Mục lục

Chương 1: Đây Là Nam Chính

Chương 2: Năm Vạn Đô La

Chương 3: Dung Tục Mục Tiêu

Chương 4: Lão Lái Xe

Chương 5: Hỗ Trợ Bắt Gian

Chương 6: Hiệp Nghị Không Ngang Hàng

Chương 7: Hộ Khách Của Ta

Chương 8: Lương 6 Đô/Giờ

Chương 9: Tiếng Hô Phẫn Nộ

Chương 10: Không Ngờ Lại Là Trộm Cắp

Chương 11: Bully

Chương 12: Cô Bé Ngoan

Chương 13: Vai Diễn Có Lời Kịch

Chương 14: Có Chút Thiên Phú

Chương 15: Phòng Ngừa Chu Đáo

Chương 16: Khiến Hắn Kinh Ngạc

Chương 17: Hộ Khách Đầu Tiên

Chương 18: Lên Cửa Đòi Nợ

Chương 19: Chỉ Cần Nổi Danh

Chương 20: Nỗi Vất Vả Của Diễn Viên Tạm Thời

Chương 21: Làm Quen

Chương 22: Hữu Tình Yếu Ớt Vô Cùng

Chương 23: Áp Dụng Lập Tức

Chương 24: Cảm Giác Của Nam Chính

Chương 25: Cứ Như Hai Người

Chương 26: Bị Bức Bất Đắc Dĩ

Chương 27: Tương Đương Vô Sỉ

Chương 28: Hợp Đồng Diễn Viên Dài Kỳ

Chương 29: Cạnh Tranh

Chương 30: Thực Tiễn Lớn Hơn Lý Luận

Chương 31: Hảo Diễn Viên Mấu Chốt Là Gì

Chương 32: Đồ Con Lợn

Chương 33: Người Theo Dõi

Chương 34: Giải Trí Tuyến Nhân

Chương 35: Cùng Có Lợi

Chương 36: Lời Mời Của Đạo Diễn

Chương 37: Vì Nghệ Thuật Hiến Thân

Chương 38: Càng Thêm Ti Tiện

Chương 39: Đau Xót Không Nói Nên Lời

Chương 40: Cung Cấp Manh Mối

Chương 41: Toàn Lực Phối Hợp

Chương 42: Ca Sĩ Ghét Nhất

Chương 43: Ta Không Thích Hắn

Chương 44: Nên Đến Thì Sớm Muộn Vẫn Đến

Chương 45: Bài Danh Gần Đầu

Chương 46: Thất Nghiệp

Chương 47: Tân Đạo Diễn

Chương 48: Địch Nhân Cả Đời

Chương 49: Có Đường Tắt

Chương 50: Nhân Diễn Sinh Tình

Chương 51: Khống Chế Giả

Chương 52: Đến Nơi Đến Chốn

Chương 53: Sáng Tỏ Là Phải

Chương 54: Năng Lực Quan Trọng Hơn Cả Kỹ Xảo Biểu Diễn

Chương 55: Tình Yêu, Lãng Mạn Cùng Động Tác

Chương 56: Bạn Tốt

Chương 57: Tan Vỡ

Chương 58: Quân Nhân Nhân Vật

Chương 59: Chiến Tranh Kẻ Xâm Lược

Chương 60: Khí Chất Là Linh Hồn Của Hình Tượng

Chương 61: Hạ Khổ Công

Chương 62: Nàng Là Ghen Tị

Chương 63: Quân Sự Huấn Luyện Viên

Chương 64: Lý Do Phải Đoạt Được Nhân Vật

Chương 65: Cố Ý Hay Vô Ý

Chương 66: Từng Giết Tù Binh

Chương 67: Lo Lắng Chờ Đợi

Chương 68: Bạn Gái

Chương 69: Đơn Giản Thực Dụng

Chương 70: Hòa Giải

Chương 71: Quay Phim Gì

Chương 72: Có Một Điều Kiện

Chương 73: Vô Hạn Hận Ý

Chương 74: GàO ThéT Mà Đến

Chương 75: Nam Nữ Bình Đẳng

Chương 76: Mưu Đồ Bí Mật

Chương 77: Chết Chắc

Chương 78: Thử Một Lần

Chương 79: Tinh Dầu

Chương 80: Hành Động Bắt Đầu

Chương 81: Động Kinh

Chương 82: Rời Chức

Chương 83: Vai Diễn Đầu Tiên Công Chiếu

Chương 84: Năm Giây

Chương 85: Siêu Cấp Đại Lão

Chương 86: Làm Tốt

Chương 87: Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 88: Đổi Hắn

Chương 89: Cắt Giảm Phần Diễn

Chương 90: Chế Giễu

Chương 91: Chuyên Nghiệp Cùng Cổ Vũ

Chương 92: Tình Nghĩa Huynh Đệ Cao Hơn Hết Thảy

Chương 93: Phức Tạp Thảm Đỏ Chuẩn Bị

Chương 94: Tồn Tại Cảm

Chương 95: Tiềm Lực Diễn Viên

Chương 96: Ba Bộ Phim Mới

Chương 97: Groupie

Chương 98: Bài Post Blog Đầu Tiên

Chương 99: Vô Dụng Công

Chương 100: Tổ Ba Người

Chương 101: Ưu Thế Thế Yếu

Chương 102: Bản Lĩnh Của Diễn Viên Gạo Cội

Chương 103: Áp Đảo

Chương 104: Lương 100.000/Năm

Chương 105: Quyền Kích Huấn Luyện

Chương 106: Sinh Tử Cừu Địch

Chương 107: Nhân Phẩm Giám Định Sư

Chương 108: Chọn Sai Chức Nghiệp

Chương 109: Studio Giảo Thỉ Côn

Chương 110: Cắn Không Buông

Chương 111: Hung Hăng Đánh Hắn

Chương 112: Giải Ước

Chương 113: Lạc Quan Lý Do

Chương 114: Có Chuyện Nói Thẳng

Chương 115: Ha Ha

Chương 116: Cải Biến

Chương 117: Diễn Viên Tốt

Chương 118: Một Chiến Tranh Hiện Đại Cố Sự

Chương 119: Ngươi Không Có Hi Vọng

Chương 120: Đột Kích Đặc Huấn

Chương 121: Nhân Sinh Sỉ Nhục

Chương 122: Cố Nhân Gặp Nhau

Chương 123: Án Phát

Chương 124: Do Dự

Chương 125: Súng Điện

Chương 126: Ba Điều Kiện

Chương 127: Khắp Nơi Hỗn Đản

Chương 128: Tín Ngưỡng Xạ Kích

Chương 129: Tất Cả Đều Là Tin Tức Tốt

Chương 130: Hải Tặc Vui Chơi

Chương 131: Còn Chờ Tôi Luyện

Chương 132: Band Of Brothers Cự Đại Thiếu Hụt

Chương 133: Lóe Sáng Lên Sân

Chương 134: Bỏ Được Dùng Tiền

Chương 135: Lão Đại

Chương 136: Có Mị Lực Nhất

Chương 137: Tương Đương Chú Ý

Chương 138: Vai Chính Cùng Vai Phụ

Chương 139: Suy Xét Mới

Chương 140: Hạng Mục Chi Tranh

Chương 141: Ai Được Hoan Nghênh Nhất

Chương 142: Thái Độ Ảnh Hưởng

Chương 143: Gia Tăng Kiếp Mã

Chương 144: Ta Mới Là Vai Chính

Chương 145: Danh Vọng Đại Giảm

Chương 146: Thắng Được

Chương 147: Kiên Trì Sơ Tâm

Chương 148: Vừa Thưởng Thức Vừa Học Tập

Chương 149: Đỉnh Cấp Đại Chế Tác

Chương 150: Lẫn Nhau Thổi Phồng

Chương 151: Tứ Đại Nhân Vật

Chương 152: Trang Đầu Chuyên Mục

Chương 153: Nữ Chính

Chương 154: Thanh Danh Dần Lên

Chương 155: Đừng Suy Nghĩ Nhiều

Chương 156: Sống Lưng Cứng Rắn

Chương 157: Có Chỗ Trả Giá

Chương 158: Vội Vàng Xao Động Tâm Thái

Chương 159: Như Cá Gặp Nước

Chương 160: Đá Cản Đường

Chương 161: Mạnh Nhất Nam Nhân

Chương 162: Áp Phích Có Vấn Đề

Chương 163: Xảy Ra Chuyện Lớn

Chương 164: Đều Là Người Xấu

Chương 165: Thuận Thế Phản Kích

Chương 166: Ngươi Tin Không

Chương 167: Thời Gian Công Chiếu

Chương 168: Tìm Kiếm Hạng Mục

Chương 169: Tiên Tri Đi Đầu

Chương 170: Từ Đầu Đến Cuối Cùng Với Ngươi

Chương 171: Tồn Tại Cảm Phi Thường Thấp

Chương 172: Legolas Aura

Chương 173: Có Xung Đột

Chương 174: Liên Hệ Liszt

Chương 175: Box Office Suy Đoán

Chương 176: Khó Được Hạng Mục Lớn

Chương 177: Thịnh Thế Mỹ Nhan

Chương 178: Yên Lặng Tiếp Nhận

Chương 179: Chuyện Xấu

Chương 180: Hết Thảy Đều Là Sinh Ý

Chương 181: Hôn Mông Con Lừa

Chương 182: Lễ Công Chiếu Lần Đầu

Chương 183: Tuyệt Đối Vai Chính

Chương 184: Kém Bình Kịch Bản Và Khen Ngợi Nhân Vật Nam Chính

Chương 185: Đặc Thù Chuyển Phát Nhanh

Chương 186: Thành Công

Chương 187: Trên Mặt Đất Hoàn Toàn Không Có Chỉ Có Trên Trời

Chương 188: Nói Được Thì Làm Được

Chương 189: Toàn Mỹ Nổi Danh

Chương 190: Minh Tinh Diễn Viên

Chương 191: Nam Thần

Chương 192: Đột Phá Một Trăm Triệu

Chương 193: Đang Hot

Chương 194: Nhân Tuyển Cho Van Helsing

Chương 195: Hải Tặc Xuất Kích

Chương 196: Thử Vai Thợ Rèn

Chương 197: Hoa Thức Kiếm Thuật Cách Đấu

Chương 198: Thành Công Cầm Xuống

Chương 199: Cát Xê Tăng Vài Lần

Chương 200: Chuyển Hình Vấn Đề

Chương 201: Sửa Chữa Động Tác Thiết Kế

Chương 202: Khí Chất Bổ Sung

Chương 203: Người Mặt Trăng

Chương 204: Tam Đại Sung Sướng

Chương 205: Hắn Là Ma Quỷ

Chương 206: Không Đến Điện

Chương 207: Caribbean Cùng Caribbean

Chương 208: Khuyết Thiếu Một Nhân Vật Nam Chính

Chương 209: Thích Hợp Sao

Chương 210: Trả Nhân Tình

Chương 211: Mời

Chương 212: Hữu Kinh Vô Hiểm

Chương 213: Không Hài Hòa Nhất

Chương 214: Hồi Báo

Chương 215: Trù Bị Phim Mới

Chương 216: Bình Hoa

Chương 217: Vua Arthur

Chương 218: Tuyên Truyền Kế Hoạch

Chương 219: Âm Mưu Cùng Tự Ti

Chương 220: Chém Giết Kịch Liệt

Chương 221: Phục Chế

Chương 222: Lo Lắng Cùng Ưu Thế

Chương 223: Depp Chống Đối Disney Chủ Tịch

Chương 224: Tài Chính Lỗ Hổng

Chương 225: Đứng Tại Nhiều Người Một Bên

Chương 226: Lần Đầu Hẹn Hò

Chương 227: Cọ Nhiệt Độ

Chương 228: Nhận Lời Mời

Chương 229: Tăng Tốc Tiến Độ

Chương 230: Diễn Kỹ Đại Bạo Phát

Chương 231: Tin Tức Tốt

Chương 232: Ngoài Dự Liệu

Chương 233: Cái Giá

Chương 234: Một Đôi Trời Sinh

Chương 235: Uy Mãnh! Cấp Tiến! Bạo Lực!

Chương 236: Sáng Suốt Quyết Định

Chương 237: Box Office Đại Bạo Bắt Đầu

Chương 238: Ngày Đầu Hai Ngàn Vạn

Chương 239: Được Hoan Nghênh Nhất Nhân Vật

Chương 240: Box Office Đại Bạo

Chương 241: Khoảng Cách Cự Tinh Có Bao Xa

Chương 242: Chú Ý Bảng Vị Thứ Hai

Chương 243: Hư Giả Biến Chân Thực

Chương 244: Một Nữ Hài Gửi Thư

Chương 245: Vương Tử Vs Hiệu Trưởng

Chương 246: Ta Vì Ngươi Mà Đến

Chương 247: Danh Lợi Song Thu

Chương 248: Matthew Bài Cây Rụng Tiền

Chương 249: Tiền Tài Cùng Giao Tình

Chương 250: Zombie Sinh Tồn Sổ Tay

Chương 251: Zombie Văn Hóa

Chương 252: Khi Yêu Đã Thành Chuyện Cũ

Chương 253: Tất Cả Đều Là Hố

Chương 254: Tù Đồ

Chương 255: Cứu Người A

Chương 256: Dựa Vào

Chương 257: Rung Động

Chương 258: Sở Trường Tuyệt Kỹ

Chương 259: Máy Bay Chiến Đấu

Chương 260: Nhân Sinh Như Kịch

Chương 261: Minh Tinh Nhiều Kỳ Ba

Chương 262: Niên Độ Box Office Quán Quân

Chương 263: Cát Xê Phần Tiếp Theo

Chương 264: Phong Hiểm Quá Lớn

Chương 265: Brokeback Mountain

Chương 266: Phi Thường Phù Hợp

Chương 267: Bị Loại

Chương 268: Phong Hồi Lộ Chuyển

Chương 269: Mỹ Nữ Biến Ma Đầu

Chương 270: Đầu Tư

Chương 271: Lại Là Trả Giá Hồi Báo

Chương 272: Trời Sinh Liền Có Ưu Thế

Chương 273: Đáng Tin Cậy Kịch Bản

Chương 274: Nện Tiền Trò Chơi

Chương 275: Phát Huy Ngươi Năng Khiếu

Chương 276: Bất Học Vô Thuật

Chương 277: Bay Lên Giày Cao Gót

Chương 278: Oscar

Chương 279: Mục Tiêu Xác Định

Chương 280: Thang Máy

Chương 281: Liên Hợp Hâm Nóng

Chương 282: Bắn Nhau Phim Hành Động

Chương 283: Xâm Lược Tính Cùng Nguy Hiểm Tính Càng Cao

Chương 284: Thermopylae

Chương 285: Lập Thể Rõ Ràng Nhân Vật Nam Chính

Chương 286: Để Cho Ta Làm Bạn Gái Của Ngươi

Chương 287: Đột Phá Chi Phí Tuyến

Chương 288: Lực Hiệu Triệu Kinh Người

Chương 289: Thế Lực Ngang Nhau

Chương 290: Bảo Tàng Kim Tệ

Chương 291: Bị Cự Tuyệt

Chương 292: Van Helsing

Chương 293: Đều Tại Ta

Chương 294: Hùng Tâm Bừng Bừng

Chương 295: Vận Khí Ắt Không Thể Thiếu

Chương 296: Phim Dở Báo Trước

Chương 297: Trực Tiếp Nghiền Ép

Chương 298: Kinh Thiên Đại Bát Quái

Chương 299: Đổi Mới Ranh Giới Nhận Tri

Chương 300: Quyền Đề Nghị Nữ Chính

Chương 301: Siêu Cấp Box Office Độc Dược

Chương 302: Trọng Chất Không Trọng Lượng

Chương 303: Nữ Chiến Sĩ

Chương 304: Hôn Nhân Giống Như Chiến Tranh

Chương 305: Young Hollywood Awards

Chương 306: Đa Nghi

Chương 307: Tranh Thủ Bản Quyền

Chương 308: Hảo Trạng Thái

Chương 309: Tham Khảo Bắt Chước

Chương 310: Bao Dung Không Phải Dung Túng

Chương 311: Hoàn Mỹ Bạn Gái

Chương 312: Làm ChàO HàNg

Chương 313: Tiếp BàN Vấn Đề

Chương 314: Vợ Chồng Chiến Tranh

Chương 315: Ý Nghĩ Quá Nguy Hiểm

Chương 316: Cao Minh Lừa Đảo

Chương 317: Ảnh Hậu Bạn Trai

Chương 318: Ta Đánh Người

Chương 319: Chia Tay

Chương 320: Nhắc Nhở Depp

Chương 321: Thất Bại Thê Thảm Đau Đớn

Chương 322: Đôla Nghiên Cứu Nhiệt

Chương 323: Đây Không Phải Sparta

Chương 324: Toàn Gia Hoan

Chương 325: Lo Được Lo Mất

Chương 326: Hai Tuần Hai Ức

Chương 327: Lẫn Nhau Thành Tựu

Chương 328: Sao Ra Nhân Thiết

Chương 329: Người Phát Ngôn

Chương 330: Đạo Đức Điều Khoản

Chương 331: Dungeon Siege

Chương 332: Tư Nhân Trợ Lý

Chương 333: Quảng Cáo Đạo Diễn

Chương 334: Đào Góc Tường

Chương 335: Lượng Thân Định Chế

Chương 336: Cool Nhất Nam Nữ Muốn Cùng Một Chỗ

Chương 337: Ếch Xanh Cùng Vương Tử

Chương 338: Quả Hồng Muốn Tìm Mềm Bóp

Chương 339: Cải Biên Quyền

Chương 340: Siêu Cấp Đại Kim Chủ

Chương 341: Sẽ Xuất Hiện Máy Bay Sao

Chương 342: Giải Quyết Bản Quyền

Chương 343: Chịu Chết Ngươi Đi

Chương 344: Làm Như Không Thấy

Chương 345: Kết Hôn Không Có Khả Năng

Chương 346: Cầu Hôn

Chương 347: Sẽ Có Chân Ái Sao

Chương 348: Ta Nguyện Ý

Chương 349: Đặt Trước Không Lý Tưởng

Chương 350: Đao Đao Trí Mạng

Chương 351: Bán Trước Thành Tích

Chương 352: Lão Bằng Hữu Tân Điện Ảnh

Chương 353: Giết Không Chết Ngươi Lại Yêu Ngươi

Chương 354: Siêu Cấp Cự Pháo

Chương 355: Lưỡng Cực Phân Hoá

Chương 356: Nghiền Ép Đối Thủ

Chương 357: Nhẹ Nhàng Qua Năm Ngàn Vạn

Chương 358: Lại Gặp Bán Chạy

Chương 359: Bán Đi Đính Hôn Nghi Thức

Chương 360: Làm Sao Chia Tay

Chương 361: Sơ Tâm Không Thay Đổi

Chương 362: Trung Ảnh Tập Đoàn

Chương 363: Đồng Hồ Đại Ngôn

Chương 364: Rolex

Chương 365: Thần Tượng Cấm Kỵ

Chương 366: Giáo Phụ

Chương 367: Nhân Vật Mấu Chốt

Chương 368: Mời Ngươi Tự Trọng

Chương 369: Chính Trị Chính Xác

Chương 370: Phi Thường Có Phong CáCh Đáp Án

Chương 371: Đơn Đấu

Chương 372: Trên Đời Chỉ Có Ba Loại Biểu

Chương 373: Cây Cùng Rừng Cây

Chương 374: Nhu Cầu Tràn Đầy

Chương 375: Gặp Lại, Matthew

Chương 376: Không Toàn Trường Cảnh Thiết Kế

Chương 377: Khôi Phục Tự Do

Chương 378: Lại Gặp Tinh Dầu

Chương 379+1 Vs 2

Chương 380: Kiên Quyết Không Thay Đổ

Chương 381: Ta Yêu Nhất

Chương 382: Hạng Mục Mấu Chốt

Chương 383: Đoàn Đội Cùng Chi Tiêu

Chương 384: Thân Thiện Đại Sứ

Chương 385: Trời Sinh Nữ Vu

Chương 386: Nhược Thế Quần Thể

Chương 387: Weinstein

Chương 388: Quyền Phát Hành

Chương 389: Thiên Chi Kiêu Tử

Chương 390: Không Chịu Đựng Nổi

Chương 391: Quyền Cùng Thế

Chương 392: Tạm Thời Ứng Phó Qua

Chương 393: Triệt Để Thất Bại

Chương 394: Cát Xê Hậu Hĩnh

Chương 395: Ta Không Phải Venus

Chương 396: Khó Mà Đoàn Tụ

Chương 397: Hoàng Kim Chi Thành

Chương 398: Am Hiểu Biểu Diễn Minh Tinh

Chương 399: Show Ra Độ Cao Mới

Chương 400: Thiết Yếu Thuốc Hay

Chương 401: Thiên Sứ Rơi Xuống Thế Gian

Chương 402: Amanda

Chương 403: Bảo Tiêu

Chương 404: Tuyệt Đối Không Phải Phim Lịch Sử

Chương 405: Ra Ngoài Nghệ Thuật Cân NhắC

Chương 406: Bắt Đầu Một Con Chó

Chương 407: Tập Thể Phản Đối

Chương 408: Tình Nguyện Thống Khoái Chết Mất

Chương 409: Tạo Áp Lực

Chương 410: Ta Muốn Nhân Vật Này

Chương 411: Bạch Da Hắc Tâm

Chương 412: Điện Ảnh Ăn Cơm Dã Ngoại Hội

Chương 413: Vung Bàn Tay Vả Nàng

Chương 414: Thứ Hấp Dẫn Nam Nhân

Chương 415: Phẫn Nộ Tiểu Bảo

Chương 416: Thành Ý Cùng Điều Kiện

Chương 417: Đá Hắn Ra Cục

Chương 418: Phản Xã Hội

Chương 419: Hai Ngàn Vạn Câu Lạc Bộ

Chương 420: Chân Chính Truyền Kỳ

Chương 421: Matthew Địch Nhân Lớn Nhất

Chương 422: Bóng Ma Tâm Lý

Chương 423: Mạc Danh Kỳ Diệu Cảm Giác Ưu Việt

Chương 424: Nội Tâm Là Sụp Đổ

Chương 425: Michael Sheehan

Chương 426: Nga Nữ Nhân Bệnh Chung

Chương 427: Thượng Tầng Xã Giao

Chương 428: Còn Sống Tác Phẩm Nghệ Thuật

Chương 429: Sao Có Thể Nhịn Được

Chương 430: Huynh Muội

Chương 431: Đến Điểm Kích Thích

Chương 432: Không Phải Người Bình Thường

Chương 433: Mâu Thuẫn

Chương 434: Thử Sức Cùng Kỹ Xảo Biểu Diễn

Chương 435: Ưu Thế Sở Tại

Chương 436: Cứ Như Vậy Quyết Định

Chương 437: Người Thắng

Chương 438: Kiên Trì Lý Niệm

Chương 439: Hoàn Tất Thời Điểm

Chương 440: Cảm Giác Thành Tựu

Chương 441: Có Thể Nhịn Được Sao

Chương 442: Cùng Chung Mối Thù

Chương 443: Chỉ Có Vĩnh Viễn Mua Bán

Chương 444: Hollywood Danh Nhân Trung Tâm

Chương 445: Chung Cực Truy Cầu

Chương 446: Nhân Vật Buê Đuê Menly Nhất

Chương 447: Siêu Mẫu Trợ Trận

Chương 448: Động Lực Thăm Dò Câu Trả Lời

Chương 449: Tên Khốn Kiếp Này

Chương 450: Đỉnh Cấp Hưởng Thụ

Chương 451: Siêu Cao Quy Cách

Chương 452: Mục Đích Cũng Không Đơn Thuần

Chương 453: Quả Quyết Cự Tuyệt

Chương 454: Bị Trộm

Chương 455: Tên Trộm Đồ Lót

Chương 456: Liên Hợp Hâm Nóng

Chương 457: Tìm Kiếm Linh Cảm

Chương 458: Hollywood Công Nghiệp Tối Cao Tiêu Chuẩn

Chương 459: Thành Danh Thật Là Khó

Chương 460: Phá Kỷ Lục

Chương 461: Jack Sue Phối Hợp Tình Tay Ba

Chương 462: Bò Sữa Cấp Bậc

Chương 463: Ca Hát Muốn Mạng

Chương 464: Cuối Tuần Box Office Kỷ Lục

Chương 465: Mở Rộng Fan Điện Ảnh Thị Trường

Chương 466: Đáng Sợ Nhất

Chương 467: Theo Như Nhu Cầu

Chương 468: Hàng Bán Chạy

Chương 469: Trung Thực Tín Đồ

Chương 470: Miệng Rộng

Chương 471: Tịnh Hóa

Chương 472: Chất Dẫn Cháy

Chương 473: Cự Tuyệt Helen

Chương 474: Tân Đạo Diễn

Chương 475: Cẩu Cùng Song Kết Cục

Chương 476: Ta Cự Tuyệt

Chương 477: Cấp Cao Đại Ngôn

Chương 478: Hợp Tác Đóng Phim

Chương 479: Big Shit

Chương 480: Tiền Tài Động Nhân Tâm

Chương 481: Siêu Cấp Thét Lên

Chương 482: Ta Thích Ngươi

Chương 483: Chinh Phục

Chương 484: Mười Phần Sai

Chương 485: Ta Bồi Thường Nổi

Chương 486: Chặt Đẹp

Chương 487: Hoa Danh Tại Ngoại

Chương 488: Thanh Minh

Chương 489: Tài Chính Chuẩn Bị Đầy Đủ

Chương 490: Ưu Thế Cự Đại

Chương 491: Khó Mà Quyết Đoán

Chương 492: Một Bước Đến Dạ Dày

Chương 493: Dùng Tốt Matthew Lá Bài Này

Chương 494: Đào Hố Cho Downey

Chương 495: Cùng Chung Chí Hướng

Chương 496: Theo Không Kịp Tiết Tấu

Chương 497: Ba Cái Ách Xì

Chương 498: Vấn Đề Về Súng

Chương 499: Xã Hội Tinh Thần Trách Nhiệm

Chương 500: Kia Đầu Trọc

Chương 501: Chồng Trước Vợ Trước

Chương 502: Ẩn Nấp Tâm Tư

Chương 503: Không Chịu Nhận Mình Già

Chương 504: A Ô

Chương 505: Chiến Thần Vĩnh Viễn Không Khuất Phục

Chương 506: Ta Rất Hưng Phấn

Chương 507: Chủ Ý Dở

Chương 508: Lần Đầu Tiên

Chương 509: Mỹ Học Kỷ Nguyên Mới

Chương 510: Rất Đáng Gờm

Chương 511: Liên Phá Kỷ Lục

Chương 512: Tự Do Đấu Sĩ

Chương 513: Cẩn Thận Một Chút

Chương 514: Đánh Chó Xuống Nước

Chương 515: Mấu Chốt Chứng Cứ

Chương 516: Nháo Đến Chết

Chương 517: Chính Diện Tương Đối

Chương 518: Vô Địch Thế Giới

Chương 519: Cạm Bẫy

Chương 520: Thắng Chắc

Chương 521: Chính Nghĩa Một Phương

Chương 522: Ai Làm

Chương 523: Công Bằng Cùng Công Chính

Chương 524: Thương Nhân Trọng Lợi

Chương 525: Không Phải Người Bình Thường

Chương 526: Điều Kiện

Chương 527: Ba Ba

Chương 528: Tách Rời

Chương 529: Một Người Như Là Một Thế Giới

Chương 530: Hoàn Mỹ Nhân Thiết

Chương 531: Không Lấy Tình Tiết Thủ Thắng

Chương 532: Hắn Đến Vào Đêm Nay

Chương 533: Đại Ca Của Toàn Vũ Trụ

Chương 534: Đệ Nhất Bình Hoa

Chương 535: Giống Như Hổ Điên

Chương 536: Thế Giới Chỉnh Hình Chi Đô

Chương 537: Megatron Cùng Sam Cùng Michaela

Chương 538: Người Dũng Cảm

Chương 539: Kerr

Chương 540: Tiệp Khắc Chi Quang

Chương 541: Hào Quang Cùng Dã Tâm

Chương 542: Ta Chờ Ngươi

Chương 543: Bản Quyền Tình Huống

Chương 544: Quyết Tâm

Chương 545: Warner Cao Tầng

Chương 546: Thương Nghiệp Cơ Mật

Chương 547: Đều Có Toan Tính

Chương 548: Khó Khăn Trắc Trở

Chương 549: Hệ Liệt Của Ta

Chương 550: Ngươi Đủ Tư Cách Sao

Chương 551: Chúng Ta Là Người Nhà

Chương 552: Nam Nhân Phương Thức

Chương 553: Nhân Thiết Sụp Đổ

Chương 554: Đề Nghị Cùng Ủy Thác

Chương 555: Không Phải Thánh Nhân

Chương 556: Cô Gái Tóc Đỏ

Chương 557: Dầu Bôi Trơn

Chương 558: Tiếp Địa Khí

Chương 559: Mệnh Đề Viết Văn

Chương 560: Hết Thảy Vì Matthew

Chương 561: Vương Bài

Chương 562: Trao Giải Khách Quý

Chương 563: Lãnh Khốc Cùng Tuyệt Vọng

Chương 564: Nhất Châm Kiến Huyết

Chương 565: Mặt Dày Vô Sỉ

Chương 566: Đèn Đầu Xe

Chương 567: Quá Mức Xa Xôi

Chương 568: Công Chúa Sao Hỏa

Chương 569: Phòng Ngừa Thất Bại

Chương 570: Tâm Cơ Nam

Chương 571: Pitt Rất Có Tiền

Chương 572: Tỷ Đệ

Chương 573: Tối Nghĩa Khó Hiểu

Chương 574: Lại Gặp Đào Chân Tường

Chương 575: Đều Có Tranh Giành

Chương 576: Kinh Đào Hải Lãng

Chương 577: Leonidas Trường Mâu

Chương 578: Nắm Mũi Đi

Chương 579: Bán Tình Hoài

Chương 580: Vĩnh Viễn Không Ở

Chương 581: Andrew Stanton

Chương 582: Cờ Hải Tặc Vĩnh Viễn Không Bay Xuống

Chương 583: Vĩnh Viễn Đừng Nói Vĩnh Viễn

Chương 584: Giả Dối Tuyên Truyền

Chương 585: Một Công Ba Việc

Chương 586: Hố Trời

Chương 587: Ưu Tú Chưa Hẳn Phù Hợp

Chương 588: Ta Sẽ Phối Hợp Ngươi

Chương 589: Tiến Triển Thuận Lợi

Chương 590: Luôn Luôn Đều Không Có

Chương 591: Ác Thú Vị

Chương 592: Đáng Sợ Kinh Lịch

Chương 593: Thổi Phồng

Chương 594: Cảnh Phỉ Đại Chiến

Chương 595: Tinh Thần Chuyên Nghiệp

Chương 596: Phát Hành Cạnh Tranh

Chương 597: Ngồi Ăn Rồi Chờ Chết?

Chương 598: Tuổi Thơ Mộng Tưởng

Chương 599: Trúng Độc

Chương 600: Gặp Lại Tinh Dầu

Chương 601: Mạnh Bao Nhiêu

Chương 602: Số Mười Ba Điện Ảnh Phòng Làm Việc

Chương 603: Ta Rất Muốn Đánh Ngươi

Chương 604: Thể Thao Biểu Diễn

Chương 605: Nguyệt Thực

Chương 606: Buộc Chung Một Chỗ

Chương 607: Bản Quyền Twilight

Chương 608: Nhân Sinh Người Chỉ Dẫn

Chương 609: Hết Thảy Thuận Lợi

Chương 610: Vấn Đề Tiền Bạc

Chương 611: Đệ Nhất Nhà Sản Xuất

Chương 612: Kích Thước Luận Anh Hùng

Chương 613: Độ Khó Cao Phim Hành Động

Chương 614: Lớn Nhất Chênh Lệch

Chương 615: Tham Gia Đại Tuyển

Chương 616: Cứu Cấp Không Cứu Nghèo

Chương 617: Người Qua Đường Chuyển Thành Fan

Chương 618: Người Tự Do

Chương 619: Một Người Một Chó Một Thế Giới

Chương 620: Nhẹ Nhàng Linh Hoạt Mà Không Mất Tinh Tế Diễn Kỹ

Chương 621: Đặt Bao Hết Duy Trì

Chương 622: Tốt Nhất Chú Giải

Chương 623: Bình Luận Miễn Dịch Lực

Chương 624: Box Office Đại Đế

Chương 625: Xe Buýt Cùng Xe Lửa

Chương 626: Bộ Đội Đặc Chủng

Chương 627: Ăn Hành

Chương 628: Một Nhà Độc Đại

Chương 629: Minh Tinh May Mắn Nhất

Chương 630: Chứng Minh Trong Sạch

Chương 631: Danh Phù Kỳ Thực Giao Dịch

Chương 632: Chim Đầu Đàn

Chương 633: Đạt Thành Hợp Tác

Chương 634: Cùng Một Xưởng Sản Xuất

Chương 635: Arkham Nhân Tài Xuất Hiện Lớp Lớp

Chương 636: Làm Anh Hùng Của Mình

Chương 637: Chính Đáng Cạnh Tranh

Chương 638: Phim Trộm Cắp

Chương 639: Tiểu Hoa Thêm Tiểu Thịt Tươi

Chương 640: Nolan Mời

Chương 641: Tục Đến Không Thể Lại Tục

Chương 642: Chiều Dài Kinh Người

Chương 643: Xe Cơ Bắp

Chương 644: Khủng Bố Văn Hóa

Chương 645: Ra Tay Nhất Định Phải Sớm

Chương 646: Giết Người Diệt Khẩu

Chương 647: Còn Sống Trở Về

Chương 648: Bệnh Nhớ Nhà

Chương 649: Ma Túy

Chương 650: Toàn Bộ Hoàn Thành

Chương 651: Lãng Tử Quay Đầu Quý Hơn Vàng

Chương 652: Green Lantern Corps

Chương 653: Ngươi Quá Sành Chơi

Chương 654: Đại Thời Đại

Chương 655: Người Da Đen Green Lantern

Chương 656: Kinh Nghiệm Giáo Huấn

Chương 657: Nổi Danh Phải Thừa Dịp Sớm

Chương 658: Vì Báo Tình Cừu

Chương 659: Lần Đầu Công Chiếu Thành Công

Chương 660: Nhàm Chán Siêu Nhân

Chương 661: Chúa Tể Ngày Lễ Độc Lập

Chương 662: Thương Nghiệp Giải Trí

Chương 663: Minh Tinh Ăn Khách Nhất Toàn Cầu

Chương 664: Cao Soái Phú Thêm Vạn Người Mê

Chương 665: Cuộc Hẹn Với Chuột Mickey

Chương 666: Bán Cho Disney Đi

Chương 667: Cổ Quyền ĐổI Mua

Chương 668: Nhất Chiến Phong Thần

Chương 669: Phi Công Chuyện Này

Chương 670: Tân Hợp Đồng Tân Thu Ích

Chương 671: Giải Ước

Chương 672: Thu Phí Khởi Hành

Chương 673: Ta Muốn Giết Ngươi

Chương 674: Vụ Án Không Đầu Mối

Chương 675: Qúa Đáng Sợ

Chương 676: Nhàm Chán Phỏng Đoán

Chương 677: Đều Mang Tâm Tư

Chương 678: Hoa Dạng Chồng Chất

Chương 679: Khán Giả Chuyên Nghiệp

Chương 680: Hunger Games

Chương 681: Muốn Cầm Bản Quyền Không Dễ Dàng

Chương 682: Đòi Lại Nợ Máu

Chương 683: Linh Cảm Nơi Phát Ra

Chương 684: Thời Đại Hắc Ám

Chương 685: Băng Lãnh Tàn Khốc

Chương 686: Chuyên Nghiệp Hảo Diễn Viên

Chương 687: Nguy Hiểm Cảm Cúm

Chương 688: Hút Máu Kinh Tình

Chương 689: Chân Chính Nội Hàm

Chương 690: Bộ Phận Tục Nhất Của Nhân Tính

Chương 691: Thiên Tài Người Xem Não Động

Chương 692: Nhảy Ba Nấc

Chương 693: Đầu Tư Ngắn Hạn

Chương 694: Chiến Đấu Chuyên Gia

Chương 695: Người Theo Dõi

Chương 696: Nụ Cười Của Ác Ma

Chương 697: Nghĩ Sai

Chương 698: Nam Nhân Mẫu Mực

Chương 699: Trở Thành Oscar Ban GiáM KhảO

Chương 700: Lão Sư Cùng Học Sinh

Chương 701: Bạch Tả Nữ Quyền

Chương 702: Quanh Thân Thu Nhập Kinh Người

Chương 703: Dom Cobb

Chương 704: Tâm Đều Lạnh

Chương 705: Bình Mới Rượu Cũ

Chương 706: Càng Nổi Danh Da Mặt Càng Dày

Chương 707: Anne Công Chúa

Chương 708: Công Bằng Công Chính Lựa Chọn

Chương 709: Kết Thúc Mở

Chương 710: Phim Kinh Dị

Chương 711: Người Có Được Ngón Tay Vàng

Chương 712: Quyết Tâm Cự Tuyệt

Chương 713: Âm Nhạc Khóa

Chương 714: Bắt Đầu Lên Lớp

Chương 715: Khác Loại Thổ Lộ

Chương 716: Sinh Hoạt Trong Giấc Mộng

Chương 717: Chuyện Lãng Mạn Nhất

Chương 718: Chúng Ta Đi Lên Trò Chuyện

Chương 719: Cứu Ta

Chương 720: Mở Cửa

Chương 721: Hạch Tâm Lợi Ích

Chương 722: Cùng Tiền Tài Không Quan Hệ

Chương 723: Ngón Tay Vàng

Chương 724: Cừu Đại Khổ Thâm

Chương 725: CầN Ra Thôn

Chương 726: Tìm Một Tử Địch

Chương 727: Kẹt Rồi

Chương 728: Lựa Chọn Thế Nào

Chương 729: Nhìn Thấy Ta Kinh Hỉ Sao

Chương 730: Nhà Từ Thiện

Chương 731: Cấp Bách

Chương 732: Ta Muốn Không Phải Tiền

Chương 733: Chiến Lợi Phẩm

Chương 734: Số Lượng Chất Lượng Chiếu Cố

Chương 735: Nữ Quyền Tranh Thủ Quyền Lực

Chương 736: Ngăn Chặn

Chương 737: Chó Cắn Chó

Chương 738: Luật Sư Tìm Tới Cửa

Chương 739: Vũ Khí Cuối Cùng

Chương 740: Đạt Thành Hiệp Nghị

Chương 741: LãO SóI XáM Khăn Quàng Đỏ

Chương 742: Một Cây Đao

Chương 743: Sức Chiến Đấu Bùng Nổ

Chương 744: Xã Giao Phàn Chi Hoa

Chương 745: Cút Đi

Chương 746: Bốn Hạng Mục Lớn

Chương 747: Cùng Châu Phi Nạn Dân Cùng Tại

Chương 748: Cơ Hội Xuất Thủ

Chương 749: Cấp Tốc

Chương 750: Không Liều Mạng Sẽ Chết

Chương 751: Matthew Chi Chiến

Chương 752: Hợp Tình Hợp Lý

Chương 753: TiếNg Trung Kí Tên

Chương 754: Thân Phận Aura

Chương 755: Người Thành Công Có Tu Dưỡng

Chương 756: Dừng Ngứa Không Cầu Người

Chương 757: Tán Đồng Cảm Giác

Chương 758: Cao Đại Thượng Vấn Đề

Chương 759: Người Bạn Của Phụ Nữ

Chương 760: Ngàn Dặm Giang Lăng

Chương 761: Lâu Ngày Mới Rõ Lòng Người

Chương 762: Làm Tấm Màn Đen

Chương 763: Thế Lực Lớn

Chương 764: Để Cho Ta Kí Tên

Chương 765: Bộ Dáng Phim Bom Tấn Nên Có

Chương 766: Lừa Gạt Quảng Cáo

Chương 767: Một Vé Khó Cầu

Chương 768: Cùng Phong

Chương 769: Giao Dịch Nguyên Tắc

Chương 770: Hùng Bá Bảng Xếp Hạng

Chương 771: Hưởng Thụ Tăng Thêm

Chương 772: Khói Lửa Tràn Ngập

Chương 773: Vương Tử Già Đi

Chương 774: Trên Trời Rơi Xuống Thần Ưng

Chương 775: Muốn Đụng Đến Ta Đầu Tư?

Chương 776: Matthew Chi Ca

Chương 777: Khuyết Thiếu Đầy Đủ Rèn Luyện

Chương 778: Băng Thiên Tuyết Địa

Chương 779: Bên Trong Ấm Mới Là Thật Ấm

Chương 780: Thiên Nga Đen

Chương 781: Tác Phẩm Có Dã Tâm Nhất

Chương 782: Box Office Thảm Bại

Chương 783: Nguyên Sang Tinh Linh

Chương 784: Không Có Lời Oán Giận Sao

Chương 785: Tay Bắn Tỉa

Chương 786: Ra Tự Truyện

Chương 787: Thích Thú

Chương 788: Tra Nam Xứng Tra Nữ

Chương 789: Tặng Nữ Chính Lại Thêm Lão Công

Chương 790: Quán Quân Rớt Từ Trên Trời Xuống

Chương 791: Phần Tiếp Theo Kế Hoạch

Chương 792: Khuôn Mặt Xa Lạ

Chương 793: Phòng Cháy Phòng Trộm Phòng Khuê Mật

Chương 794: Gia Đình Ân Oán

Chương 795: Quyết Tâm Cùng Năng Lực

Chương 796: Canada Tiểu Lưu Manh

Chương 797: Xử Lý Ngươi

Chương 798: Không Mang Theo Chơi Như Vậy A

Chương 799: Tìm Đường Chết

Chương 800: Đặc Biệt Đề Nghị

Chương 801: Hữu Nghị Thiên Trường Địa Cửu

Chương 802: Tốt Nhất Tình Nhân

Chương 803: Quốc Tế Hóa

Chương 804: Twilight Chuyên Trường

Chương 805: Tuyển Một Nữ Hài

Chương 806: Tài Nguyên Ưu Thế

Chương 807: Anh Rể Tiết

Chương 808: Đòn Sát Thủ

Chương 809: Kinh Điển Nhất Tác Phẩm

Chương 810: Thay Đổi Đạo Diễn

Chương 811: Liên Quan Tới Đạo Diễn Lăng Xê

Chương 812: Hưởng Thụ Lữ Trình

Chương 813: Tục Đến Nát

Chương 814: Box Office Dọa Người

Chương 815: Người Chấp Hành

Chương 816: Kiếm Bộn

Chương 817: Hung Trạch

Chương 818: Sôi Trào Cừu Hận Chi Hỏa

Chương 819: Hao Tổn

Chương 820: Nhắc Nhở Depp

Chương 821: Ngốc Đại Tỷ

Chương 822: Mã Lão Sư Luyện Tập Chụp Ảnh

Chương 823: Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 824: Đầu Tư Đề Nghị

Chương 825: Sinh Thời Hệ Liệt

Chương 826: Đếm Tiền Đến Bong Gân

Chương 827: Thế Giới Nhân Dân Đại Đoàn Kết

Chương 828: Ba Trăm Triệu Đô La

Chương 829: Khu Ma Sư

Chương 830: Sinh Ý Chính Là Sinh Ý

Chương 831: Có Quyền Thế Nhất

Chương 832: Lời Mời Của Các Thiên Thần

Chương 833: Đêm Điên Cuồng

Chương 834: Phóng Túng Trừng Phạt

Chương 835: Cường Hãn Nữ Tính Nhân Vật

Chương 836: Phản Bội Tư Vị

Chương 837: Nâng Lên Nàng

Chương 838: Ngân Phiếu Khống

Chương 839: Phải Có Kiên Nhẫn

Chương 840: Trâu Già Muốn Ăn Cỏ Non

Chương 841: Lời Mời Người Phát Ngôn

Chương 842: Hard Sci-Fi

Chương 843: Sao Hỏa

Chương 844: Thượng Đế Sủng Nhi

Chương 845: Có Thú Nhất Trò Chơi

Chương 846: Nghệ Thuật Gia

Chương 847: Một Đám Ngu Xuẩn

Chương 848: Chúc Ngươi May Mắn

Chương 849: Phim Dở Viêm

Chương 850: Chia Tay Khoái Hoạt

Chương 851: Mộng Là Thật

Chương 852: Ngươi Lạnh Không

Chương 853: Kẻ Trộm Giấc Mơ

Chương 854: Vĩ Đại Nhân Văn Chủ Nghĩa Tinh Thần

Chương 855: Người Đại Biểu Cho Thành Công

Chương 856: Lực Trùng Kích

Chương 857: Cái Giá Đắt Đỏ

Chương 858: Cả Đời Không Qua Lại Với Nhau

Chương 859: Vì Gia Đình Cố Gắng

Chương 860: Ngu Xuẩn Thêm Khốn Kiếp

Chương 861: Nề Hà Địch Nhân Có Gundam

Chương 862: Cự Vô Bá

Chương 863: Lady Jaye

Chương 864: Đêm Dài Đằng Đẵng

Chương 865: Quen Biết Đã Lâu

Chương 866: Thần Thao Tác

Chương 867: Hài Tử Là Của Ai

Chương 868: Không Muốn Mặt

Chương 869: Loạn A Loạn

Chương 870: Trọng Độ Người Bệnh

Chương 871: Bán Chạy Tiềm Lực

Chương 872: Cao Hồi Báo

Chương 873: Một Trận Giao Dịch

Chương 874: Conjuring

Chương 875: Vũ Trụ Phim Kinh Dị

Chương 876: Ta Đệ Ngược Ta Trăm Ngàn Lần

Chương 877: Nhan Trị Tức Chính Nghĩa

Chương 878: Tương Thân Tương Ái

Chương 879: Nghiêm Trọng Sự Cố

Chương 880: Khoa Huyễn Tam Giác Luyến

Chương 881: Tập Quán Làm Người Xấu

Chương 882: Nhân Thiết Sụp Đổ

Chương 883: Ngụy Biện Tà Thuyết

Chương 884: Triệt Sắt Hãn Tướng

Chương 885: Nghiêm Hình Bức Cung

Chương 886: Quy Tắc Trò Chơi

Chương 887: Mồi Câu

Chương 888: Thu Hoạch Tiểu Tổ

Chương 889: Địch Nhân Cường Đại

Chương 890: Khổng Lồ Thị Trường

Chương 891: Cùng Leonardo Ước Định

Chương 892: Thiên Sát Cô Tinh

Chương 893: Hỏng Bét Thảm Bại

Chương 894: Hết Thời

Chương 895: Tìm Thích Hợp Kết Hôn

Chương 896: Sói Đến Rồi

Chương 897: Thẻ Người Tốt

Chương 898: Cáo Già

Chương 899: Phi Thường Đẹp Mắt

Chương 900: Phản Ánh Phi Thường Tốt

Chương 901: Ngày Đầu Box Office Quá Trăm Triệu

Chương 902: Đề Nghị

Chương 903: Nghệ Thuật Tuần Hoàn Lợi Dụng

Chương 904: Không Hàng Quán Quân

Chương 905: Lập Flag Sát

Chương 906: Đổi Thành Tỷ Đệ

Chương 907: Vẫn Là Huynh Muội A

Chương 908: Rất Cần Tiền Nuôi Gia Đình

Chương 909: Con Gái Ruột?

Chương 910: Lý Do Đường Hoàng

Chương 911: Nữ Cao Bồi

Chương 912: Như Vậy Thẳng Thắn

Chương 913: Ngươi Không Chết Ai Chết

Chương 914: Nữ Nhân Dị Thường Dũng Cảm

Chương 915: Thấy Chết Không Cứu

Chương 916: Nhân Tạo Cất Cao

Chương 917: Không Mê Mẩn

Chương 918: Vô Hạn Đũng Quần

Chương 919: Con Gái Quốc Dân

Chương 920: Ai Dùng Ai Khó Chịu

Chương 921: Sống Lại Một Đời Chân Chính Sứ Mệnh

Chương 922: Có Cừu Báo Cừu

Chương 923: Tha Thiết Ước Mơ

Chương 924: Giải Quyết Vấn Đề

Chương 925: Phạm Vi Thế Lực

Chương 926: Liên Tưởng Lực Phong Phú

Chương 927: Biến Mất

Chương 928: Chân Chính Khoa Huyễn

Chương 929: Tới Cửa Quyên Tiền

Chương 930: Ba Ba Đi Đâu

Chương 931: Mỗi Người Đều Có Lập Trường Cùng Lợi Ích

Chương 932: Phát Tác

Chương 933: Đi Ra Uống Một Chén

Chương 934: Tra Nữ Cùng Tra Nam

Chương 935: Trực Tiếp Chiếu Tướng

Chương 936: Nắm Chặt Thời Đại Tiết Tấu

Chương 937: Khuê Mật Đoàn

Chương 938: Phim Thanh Xuân Đại Nhiệt Thời Đại

Chương 939: Rốt Cục Đợi Đến Một Ngày Này

Chương 940: Ánh Mắt Cùng Năng Lực

Chương 941: Trân Quý Cùng Nắm Chắc

Chương 942: Thư Của Flora

Chương 943: Ta Là Chuyên Gia

Chương 944: Thuộc Về Tất Cả Chúng Ta

Chương 945: Sức Người Cuối Cùng Có Cực Hạn

Chương 946: Trời Sinh Tình Chủng

Chương 947: Vs Có 3 Bitch

Chương 948: Cá Nhân Tài Nghệ Show

Chương 949: Jinkela

Chương 950: Cá Nhân Thắng Lợi

Chương 951: Thể Xác Tinh Thần Vui Vẻ

Chương 952: Có Tài Nhưng Thành Đạt Muộn

Chương 953: Vừa Đúng

Chương 954: Trung Nhị Nam Nhân

Chương 955: Tử Thần Chú Ý

Chương 956: Chú Định Biến Thành Nói Nhiều

Chương 957: Còn Có Ai

Chương 958: Phát Sinh Đại Sự

Chương 959: Huyết Tinh Màu Đen

Chương 960: Rất Được Hoan Nghênh Làm Sao Bây Giờ

Chương 961: Diễn Kỹ Phái

Chương 962: Aura Tăng Thêm

Chương 963: Hai Ngày Phá Ức

Chương 964: Box Office Cao Nhất Phim Chiến Tranh

Chương 965: Số Một

Chương 966: Chúng Ta Đi Qua

Chương 967: Bình Quyền Điện Ảnh

Chương 968: Nghiện

Chương 969: Sắp Cất Cánh

Chương 970: Ma Quỷ Xé Rách Cánh

Chương 971: Tử Vong Đang Ở Trước Mắt

Chương 972: Cùng Trải Qua Tai Nạn Trên Không

Chương 973: An Toàn Rơi Xuống Đất

Chương 974: Gặp Một Đánh Một

Chương 975: Giết Nàng

Chương 976: Không Chịu Trách Nhiệm

Chương 977: Nhìn Thấy Chớ Kinh Ngạc

Chương 978: Đang Hành Động

Chương 979: Conjuring

Chương 980: Biết Người Khéo Dùng

Chương 981: Quá Trăm Triệu Là Tất Nhiên

Chương 982: Song Hùng Quyết Đấu

Chương 983: Biến Đổi Bất Ngờ

Chương 984: Cải Biến Rất Nhiều

Chương 985: Tai Nạn Xe Cộ

Chương 986: Đua Chính Là Mạng

Chương 987: Tìm Đường Chết Tiểu Vương Tử

Chương 988: Fan Hâm Mộ Thịnh Yến

Chương 989: Fifty Shades

Chương 990: Không Đi Đường Thường

Chương 991: Người Đầu Tiên Bỏ Mình

Chương 992: Người Bình Thường Hạnh Phúc

Chương 993: Hữu Tình Nhân Chung Thành Quyến Chúc

Chương 994: Như Thi Như Họa

Chương 995: Bội Thu Một Năm

Chương 996: Giống Như Con Ruồi

Chương 997: Không Thấy Được Trả Giá

Chương 998: Ta Có Một Kế Hoạch

Chương 999: Chinh Đồ Là Tinh Thần Đại Hải

Chương 1000: Hoàn Toàn Thay Đổi

Chương 1001: Phi Thường Tốt

Chương 1002: Chiến Đấu Đến Cùng

Chương 1003: Thời Gian Không Nhiều Lắm

Chương 1004: Xong Đời A

Chương 1005: Trò Hay Vừa Mới Bắt Đầu

Chương 1006: Loại Bỏ U Ác Tính

Chương 1007: Tố Cáo

Chương 1008: Chúng Bạn Xa Lánh

Chương 1009: Gặp Lại Đi, Tinh Dầu

Chương 1010: Hậu Ký - Ta Cùng Stallone

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 1: Đây Là Nam Chính

Đông ! đông ! đông --

Cấp bách tiếng đập cửa bỗng nhiên tại bên tai vang lên, tiếp một nam nhân thúc giục thanh âm xuyên thấu qua môn truyền tới,“Matthew, ngươi như thế nào đem hoá trang sư đuổi ra ngoài? Đạo diễn cùng nữ chính đã vào chỗ, toàn bộ kịch tổ đều đang đợi ngươi này nam chính, ngươi còn có mười lăm phút !”

Thanh âm chủ nhân tựa hồ rất cường thế,“Mười lăm phút sau ngươi không ra đến, ta liền đi vào giết ngươi !”

Những lời này tại bên tai ong ong vòng quanh, nhắm thẳng trong đầu chui, Matthew muốn mở mắt, lại làm sao cũng không mở ra được, thẳng đến rời đi tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, hắn mới dùng tới toàn thân khí lực, mở ra một đôi mắt.

Đó là một đôi tối đen như mực ánh mắt, bên trong tất cả đều là làm không rõ trạng huống mờ mịt.

Tối đen ánh mắt nhanh chóng từ trong phòng đảo qua, lập tức xác nhận,“Nơi này ta tuyệt đối không có tới qua !” Lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình,“Di? Ta như thế nào ngã vào nơi này?”

Hắn chính nằm nghiêng ở mộc chế sàn nhà bên trên, đầu một bên chính là cửa phòng, cũng không trách được kia vài thanh âm tại bên tai ong ong vang lên.

Ngay sau đó, vô số tin tức đột nhiên ở trong đầu thoáng hiện, hai phúc rõ ràng bất đồng hình ảnh, giống như tại cùng trương trên màn ảnh chiếu phim điện ảnh như vậy, xen lẫn dây dưa cùng một chỗ, hỗn loạn khiến hắn không tự giác ôm lấy đầu.

Theo thời gian trôi qua, hắn trong mắt mờ mịt dần dần biến mất, đầu càng ngày càng thanh tỉnh, không khỏi hai tay chống đất, chậm rãi đứng lên, đứng ở một mặt cự đại trước hoá trang kính, nhìn về phía trong gương nhân.

Người này chỉ xuyên một điều đại quần đùi, không sai biệt lắm có 1m85 cao, để trần nửa người trên cơ nhục đường cong hình dáng rõ ràng, tương đương cường tráng, lại hướng lên trên xem, tóc là màu nâu sẫm, phía dưới bộ mặt mũi cao mắt sâu, mặt bộ giống như đao khắc rìu tước như vậy rõ ràng, trừ tối đen như mực ánh mắt, tìm không thấy nửa điểm cùng hắn tương tự bộ dáng.

Nhìn trong gương nhân, hắn dùng lực cắn môi, đau nhức cùng mùi máu tươi nháy mắt truyền đến. Sau đó, liền như vậy đứng ở chỗ này, phát chừng năm phút đồng hồ ngốc, dần dần xác định một ít khó có thể tin tưởng sự tình phát sinh.

Thuộc về hắn cuối cùng một đoạn ký ức rất rõ ràng, lúc ấy chính đỉnh liệt nhật cùng cực nóng tại trên công trường tạp xi măng, liền tại hắn lau mồ hôi uống nước thời điểm, phụ cận một danh nhân viên tạp vụ chùy đầu đột nhiên văng ra, không nghiêng lệch vừa lúc dừng ở trên mặt hắn, sự tình sau đó liền không nhớ rõ .

Đại khái kia bi đát hai mươi năm nhân sinh như vậy kết thúc đi?

Hắn phía trước qua được phi thường vất vả, xuất thân từ nghèo khó vùng núi, sơ trung vừa tốt nghiệp liền bách với gia đình sinh kế đi ra làm công, mười tám tuổi thời điểm, bị bệnh nhiều năm cha mẹ qua đời, từ đây vô y vô dựa vào một người lang bạt, trở thành điển hình không văn hóa, không kiến thức, không bối cảnh cùng không nhất nghệ tinh tứ vô tân nhân, chỉ có thể làm một ít việc nặng, nguyên bản muốn kiếm đến đầy đủ tiền đi học môn kỹ thuật, nhưng xui xẻo gặp được khiếm lương cùng lão bản chạy, thảo lương lại bị trấn áp, vẫn kéo không kết quả, chỉ có thể đến trên công trường làm vất vả nhất chuyển gạch cùng tạp xi măng công tác, tiền còn chưa kiếm đến, liền xong đời ......

Có lẽ chung kết kia bi đát nhất sinh, một lần nữa bắt đầu cũng không tính xui xẻo? Nghĩ đến phía trước sinh hoạt gian nan cùng khốn khổ, như vậy ý niệm không tự giác xông ra, chung quy hắn có thể nói là không có gì vướng bận.

Bất quá, này mới tinh nhân sinh có vẻ cũng hảo không đến nơi nào đi......

Đứng ở trước mặt gương, hắn dùng lực vỗ vỗ cường tráng soái khí khuôn mặt, lại một lần nữa xác định đây không phải nằm mơ hoặc là ảo giác.

Trong gương này ngoại quốc lão gọi là Matthew - Horner, dùng từng xem qua tiên hiệp tiểu thuyết hình dung mà nói, hiện tại bị hắn thành công đoạt xá, dùng hắn lão gia lời đến nói, đó chính là bị hắn này quỷ thượng thân ......

May mắn là, cái kia đại khái đi gặp Diêm La vương...... Không, hẳn là đi gặp thượng đế Matthew - Horner, lưu lại đủ nhiều ký ức.

Chỉ là này mấy ký ức từ trong đầu lóe qua, hắn hoặc là nói Matthew mặt liền liên tục trừu trừu !

Bởi vì chuyện cũ thật sự là nghĩ lại mà kinh a !

Này Matthew - Horner đến từ Texas xóm nghèo, sinh ra ở 1980 năm, vừa mười chín tuổi -- nói cách khác hắn về tới thế kỷ chi giao 1999 đầu năm -- cùng đại bộ phận lão mĩ như vậy, nhiều quốc hỗn huyết sản phẩm, hơn nữa có được một phần tư Hoa kiều huyết thống, đáng tiếc này huyết thống ở trên bên ngoài mặt cũng không rõ ràng, duy nhất mang đến đại khái chính là màu đen con ngươi .

Trừ mắt đen, vô luận là màu da vẫn là bề ngoài, đều càng như là Tây phương nhân.

Mười chín tuổi Matthew - Horner đồng dạng thân không một kĩ chi trưởng, bởi trung học chỉ đọc một phần ba quan hệ, văn hóa trình độ còn dừng lại tại vừa có thể đọc báo xem sách giai đoạn, quá mức phức tạp tiếng Anh hoặc là ngữ pháp căn bản xem không hiểu, mà viết phương diện càng là không chịu nổi nhắc tới.

Loại này nhân ở thời đại này có thể hỗn thành cái dạng gì có thể nghĩ.

Lưu lại trong trí nhớ, Matthew - Horner đưa qua báo chí sữa bò, đương qua rửa xe công, phòng ăn (nhà hàng) xoát qua cái khay, lấy đến giấy phép lái xe sau làm qua tài xế, sau lại tại kiến trúc công trường chọn một đoạn thời gian đại chùy, gian khổ công tác cùng sinh hoạt, rèn luyện ra này một thân cường tráng cơ nhục.

Năm trước sáu tháng cuối năm, không biết nghe ai lừa dối, cho rằng chính mình anh tuấn tướng mạo cùng cao ngất dáng người là đương ngôi sao liêu, ngốc hồ hồ chạy tới Los Angeles làm diễn viên, đại khái thời đến vận chuyển, tại một nhà phái đối phục vụ công ty kiêm chức đương tài xế thời điểm, gặp gỡ một phi thường thưởng thức hắn người đại diện......

Chính là bởi vì này người đại diện, hắn mới đến nơi này, đi đến này ở Los Angeles nội thành, do độc lập phòng ốc cải tạo mà thành lâm thời trong studio, tại hoá trang gian đột nhiên ngã sấp xuống......

“Ai......”

Matthew thở dài, trong đầu tin tức nói cho hắn, hiện tại vị trí địa phương chính là Los Angeles !

Hắn đảo mắt xem xem bốn phía, vô luận là trên tường dán áp phích, vẫn là trên đài hoá trang các loại bài trí, phàm là có chữ viết địa phương, tất cả đều là một chuỗi chữ số A rập.

Kéo ra ghế dựa, Matthew ngồi ở mặt trên, tiếp tục sửa sang lại đại não trung ký ức.

Vị này lưu lại tinh thần tài phú thật sự là rất nghẹn khuất !

Phía trước hắn liền không văn hóa, bây giờ còn là không văn hóa; Phía trước văn hóa trình độ, nạo may mà mỗ điểm lên xem tiểu thuyết không thành vấn đề, hiện tại liên phức tạp gì đó đọc lên đến đều có chướng ngại; Phía trước qua vất vả, lại tại trên công trường có oa, hiện tại tiền nhiệm vì Hollywood ngôi sao mộng, trực tiếp đem nguyên bản công tác từ , chạy tới nơi này đương nam chính......

Nam chính? Matthew hoắc đứng lên, nhớ tới phía trước ngoài cửa có người dùng tiếng Anh nhắc nhở mà nói, lời này lập tức khiến hắn nhẹ nhàng thở ra, hắn có thể nghe hiểu tiếng Anh !

Tiếp, lại mừng rỡ, người nọ trong lời đề cập qua, đạo diễn cùng nữ chính, thậm chí toàn bộ kịch tổ, đều đang đợi hắn này nam chính !

Đây là nam chính a ! cho dù là phim truyền hình nam chính, kia cũng có rất nhiều tiền có thể lấy, không phải sao?

Đợi đã (vân vân)...... Matthew lại cảm giác không đúng chỗ nào, nam chính? Cái gì nam chính? Chẳng lẽ là Hollywood điện ảnh nam chính?

Nháy mắt, hắn nghĩ tới kia vài một đêm thành danh, hồng biến Hollywood trẻ tuổi minh tinh điện ảnh.

Tuy rằng văn hóa trình độ không cao, nhưng Hollywood bỏng điện ảnh thật sự là nhiều lắm, phía trước hắn tại vất vả công tác rất nhiều, cũng sẽ dưới mấy bộ đạo bản đến xem, bao nhiêu cũng nhận ra điểm Hollywood ngôi sao.

Tỷ như hắn thực thích [ Transformers ] hệ liệt, nhớ rõ cái kia ngoại hiệu gọi cái gì tiểu hồ ly nữ chính chính là một đêm thành danh điển hình !

Matthew không khỏi hưng phấn từ trên ghế nhảy dựng lên, đi đến hoá trang gian chỗ cửa ra, lặng lẽ kéo ra cửa phòng, hướng bên ngoài nhìn lại.

Bên ngoài không gian xa so hoá trang gian muốn lớn, bố trí tráng lệ, có thể nhìn thấy sáu bảy cá nhân vây quanh ở một đài màu đen máy quay phim chung quanh, tựa hồ đang bận rộn bố trí cái gì, máy quay phim đối diện phóng nhất trương màu gạo trắng Âu thức divan, có hai người đứng ở sô pha bên cạnh đang tại trò chuyện.

Một là mang ánh mắt trung niên nam nhân, một cái khác thì là nữ nhân.

“Chẳng lẽ đây là đạo diễn cùng nữ chính?”

Tựa như đại bộ phận nam nhân như vậy, Matthew ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi vào nữ nhân trên người, nữ nhân này lưu có một đầu thuận thẳng kim sắc tóc dài, từ này góc độ thấy không rõ mặt, chỉ có thể nhìn đến thân cao chân dài, gợi cảm thon thả.

Đặc biệt là nàng trang phục, tương đương mát lạnh, nửa người trên chỉ có một kiện màu đen bó sát người may ô, phụ trợ ngực cao phúc bình, nửa người dưới tắc dùng bên người thiết kế quần bò, phác thảo ra hoàn mỹ chân bộ đường cong.

Tuy rằng nhìn không tới mặt, nhưng Matthew vẫn là đem nữ nhân này vạch đến mĩ nữ kia một hàng liệt đương trung.

Này khẳng định là nữ chính ! Matthew lập tức nhận định điểm này, cùng như vậy nữ chính đối hí, tuyệt đối là một phần mĩ sai......

Hắn không khỏi cười lên, phía trước cái kia gia hỏa, cũng không phải không có nhất nghệ tinh, cũng không phải thứ gì hữu dụng đều chưa lưu lại, vẫn là thực phúc hậu nha, tìm đến này phân công tác có vẻ phi thường không sai.

“Chẳng lẽ ta muốn đi điều trên đi thông Hollywood khang trang đại lộ?”

Như vậy ý niệm nhảy vào trong đầu, hòa tan Matthew đi đến thế giới này không thích hợp, dù sao phía trước sinh hoạt không thể lưu luyến, có thể ở bên này sống ra oanh oanh liệt liệt cũng không sai a,“Vận khí tốt mà nói, có phải hay không còn có thể hỗn thành Hollywood đại minh tinh?”

Nghĩ đến phía trước tại smartphone thượng xem qua tin tức, Matthew bỗng nhiên phát hiện, đương diễn viên đương ngôi sao, tựa hồ không cần rất cao văn hóa, giống như rất nhiều Hollywood ngôi sao trung học cũng không có đọc xong, kết quả như thường trở nên nổi bật, có lẽ đây là một con đường ra?

Nếu đi đến bên này, còn gặp phải hôm nay tình huống, oán trời trách đất không dùng được, còn không bằng mau chóng thích ứng.

Đúng lúc này, cái kia tóc vàng nữ nhân hướng bên này chuyển phía dưới, đại khái là thấy được khe cửa trong Matthew mặt, không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Matthew cũng gật gật đầu, sau đó nhìn tóc vàng nữ nhân mặt liếc nhìn.

“Như thế nào có chút nhìn quen mắt đâu?”

Hắn đóng cửa lại, lui trở lại hoá trang gian trung, gãi gãi đầu, nhớ không nổi ở địa phương nào hoặc là Hollywood điện ảnh bên trong gặp qua, dứt khoát ném tới một bên, bắt đầu hồi tưởng về này nam chính tin tức.

Xem ra sắp quay chụp , hắn tất yếu phải hiểu rõ chụp là cái gì, nếu ngay cả này đều làm không rõ, chỉ biết không không lãng phí này đảm nhiệm nam chính hảo cơ hội !

Không tưởng hoàn hảo, nhất cẩn thận hồi tưởng, Matthew nháy mắt sắc mặt trắng bệch, trên trán chảy ra một tầng dày đặc mồ hôi, lập tức theo má lăn xuống dưới, tựa hồ nhận đến rất lớn kinh hách.

Hắn hơi hơi quay đầu, nhìn về phía trên đài hoá trang một màu đỏ túi xách, đó là kịch tổ chuyên môn vì hắn chuẩn bị công cụ bao, hiện tại bao không có kéo lên, từ mở miệng lý có thể nhìn thấy, bên trong đặt áo mưa, khăn giấy, khăn mặt, anh nhi khăn ướt, dầu bôi trơn, cao su bao tay...... Cùng với vài loại hắn chỉ tại trên mạng xem qua hình ảnh lại chưa từng nhìn thấy vật thực đặc thù công cụ !

Matthew lảo đảo hai bước, một mông ngồi ở trước hoá trang kính trên ghế, nửa câu nói đều nói không ra đến.

Này nam chính...... Hắn muốn biểu diễn này nam chính, là hắn X tình yêu lãng mạn phim hành động nam chính !

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 2: Năm Vạn Đô La

Ngốc ngốc ngồi ở trên ghế, càng nhiều ký ức xuất hiện ở Matthew trong đầu, cũng khiến hắn xác nhận này kịch tổ chuẩn bị quay chụp chính là một bộ tình yêu lãng mạn phim hành động !

Càng trọng yếu hơn là, phía trước vị kia chẳng những là cảm kích cùng tự nguyện , còn ký chính thức hiệp ước !

Về phần vì sao, đương nhiên là vì tiền !

Còn có, cái kia người đại diện lừa dối hắn, nói đây là đi thông Hollywood một con đường, là Hollywood điện ảnh cửa sau !

Matthew không khỏi trợn mắt, ngay cả hắn này đối lão mĩ không lý giải người đều biết, vỗ loại này phim, làm sao có khả năng lại làm Hollywood ngôi sao? E vị kia không phải không rõ ràng, mà là bị tiền che khuất hai mắt !

Phía trước vị kia đi đến Los Angeles mấy tháng, qua được phi thường không thuận, muốn làm diễn viên ngay cả bối cảnh bản nhân vật đều chưa tìm đến, Tiền thiếu nhân cùng tắc chí đoản, thêm gặp được cái kia người đại diện một trận loạn lừa dối, ngoại hình rất có liêu, nội bộ càng có liêu hắn liền cùng rất nhiều người trẻ tuổi như vậy, đầu nóng lên, đi lên này không về lộ !

Không đúng, hẳn là chuẩn bị đi lên, đây không phải quay chụp còn chưa bắt đầu sao?

Nghĩ đến đây, Matthew coi như là nhẹ nhàng thở ra, nếu thật vỗ loại này phim, sau đó rộng khắp phát hành đi ra ngoài, về sau nơi nào còn có mặt mũi gặp mặt nhân?

Giống hắn loại này không văn hóa không nhất nghệ tinh nhân, đương diễn viên có lẽ là đường ra, nhưng đương loại này diễn viên tuyệt đối là điều tử lộ !

Matthew tình nguyện lại bị một búa tạp ăn hành, cũng sẽ không biểu diễn như vậy một bộ phim !

Xác định điểm này, lại xem xem chỉ xuyên một điều đại quần đùi thân thể, Matthew tại hoá trang gian tìm tìm, kết hợp trong đầu ký ức, rất nhanh lật ra chính mình quần áo, không chút do dự thay.

Đây là một thân có chút cũ đồ jean, tẩy đều trắng bệch , nhưng này quần áo xuyên tại trên người, Matthew trực giác được tâm an, hơn nữa thay quần áo thời điểm, hắn còn phát hiện một điểm, cái kia người đại diện vì cái gì muốn lừa dối phía trước cái kia gia hỏa.

Bởi vì hắn điều kiện xác thật không sai, thân hình cao lớn cường tráng, bề ngoài dương quang cường tráng, còn có đương ngôi sao mộng......

Càng trọng yếu hơn là, thiên phú dị bẩm, ở bên trong tiền vốn không phải bình thường hùng hậu !

Đông ! đông ! đông......

Cấp bách tiếng đập cửa lại vang lên, phía trước nghe qua cái kia thanh âm lại xuyên thấu qua cửa phòng truyền vào,“Matthew ! ngươi đang làm cái gì?”

Này thanh âm tựa hồ có chút phẫn nộ,“Ta không phải nói , mười lăm phút sau đi ra, hiện tại......”

Matthew đi qua, kéo ra cửa phòng, nhìn bên ngoài mang kính mắt đầu trọc người da trắng liếc nhìn, tương quan tin tức lập tức xuất hiện ở trong đầu, này chính là lừa dối nhân vị kia người đại diện Morris .

“@## !”

Nhìn thấy Matthew mặc đến khi quần áo, này gọi là Morris đầu trọc trước mắng câu lấy F mở đầu mà nói, tiếp tiến vào đóng lại cửa phòng, trừng mắt nói,“Ngươi đang làm cái gì?”

“Ta mặc kệ !” Matthew rất trực tiếp nói.

Morris ánh mắt trừng được càng lớn , tựa hồ nghe không hiểu Matthew mà nói,“Ngươi nói cái gì? Đừng dùng ngươi kia đáng chết Đức Châu quê mùa khẩu âm !”

Matthew vừa rồi thốt ra là một câu ngay cả hắn chính mình nghe đều dị thường không được tự nhiên không trúng không anh mà nói, lúc này không khỏi thấp giọng ho khan hai tiếng, đơn giản điều chỉnh một chút, mới nói,“Ta...... Ta...... Nói...... Ta mặc kệ .”

Rất hiển nhiên, hắn cần thích ứng mĩ thức tiếng Anh.

“Ngươi không làm ?” Morris chỉ đương Matthew đang nói đùa,“Đừng dong dài, nhanh lên thay quần áo, toàn kịch tổ đều đang đợi ngươi.”

“Ta nói......” Matthew lại điều chỉnh một chút, cảm giác nói chuyện có thể lưu loát , thay phi thường nghiêm túc chuyên chú giọng điệu,“Ta mặc kệ ! đây không phải vui đùa !”

Morris ngẩng đầu nhìn hướng Matthew mặt, xác nhận đây là thật, ánh mắt nháy mắt biến lãnh,“Ngươi điên rồi sao? Đây không phải của ngươi tài xế công tác, lý do thoái thác liền có thể từ ! ngươi cùng kịch tổ ký có hiệp ước, vi ước mà nói......”

Hắn thanh âm chuyển lãnh,“Muốn bồi một bút to tiền !”

“Ta không có tiền !” Matthew vừa rồi đã kiểm tra qua, trong túi áo trong ví tiền chỉ có mấy chục dollar.

“Kia liền đừng lại nói lời vô nghĩa, đừng lại hồ nháo !” Morris mà nói dần dần trở nên nhu hòa,“Này phân hiệp ước, ngươi có thể lấy tám ngàn dollar ! của ngươi điều kiện như vậy hảo, nhất định sẽ trở thành đại minh tinh, kiếm đại tiền ! tương lai một bộ phiến lấy năm vạn dollar, thậm chí mười vạn dollar, đều không là vấn đề !”

Làm một dựa vào lừa bịp câu dẫn người trẻ tuổi người đại diện, Morris rất rõ ràng như thế nào mới có thể đả động này mấy tuổi trẻ,“Có tiền, ngươi không cần lại đương tài xế cho người đi đưa nữ model ! có thể cho người khác cho ngươi đưa nữ model ngoạn ! chỉ cần có tiền, ngươi có thể làm bất cứ muốn làm sự tình, hiện tại cơ hội liền đặt ở ngươi phía trước, cơ hội như vậy bỏ lỡ, liền sẽ không lại có !”

Hắn ánh mắt dời xuống, rơi xuống Matthew giữa hai chân,“Không phải mỗi người đều có thể có ngươi như vậy hảo cơ hội.” Một bàn tay lớn dừng ở Matthew trên vai vỗ vỗ,“Đừng lãng phí của ngươi thiên phú !”

Bị như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, Matthew toàn thân trên dưới tóc gáy dựng ngược, không tự giác kẹp chặt hai chân, đồng thời trong lòng thầm than, may mắn phía trước vị kia còn không có làm ra không thể vãn hồi sự tình......

“Ngươi biết này kịch tổ thế lực lớn bao nhiêu sao?” Morris hiển nhiên là lão lạt gia hỏa,“Kịch tổ tương ứng công ty cuối cùng đại cổ đông là thông dụng điện khí ! chúng nó đối phó ngươi loại này nhân, tựa như nghiền chết một con kiến như vậy thoải mái.”

Bổng tử dùng xong , Morris lại ném ra một táo ngọt,“Vào thời điểm, ta cho ngươi giới thiệu qua Jessica , ngươi cảm giác nàng xinh đẹp gợi cảm sao?”

Matthew biết hắn nói là cái kia tóc vàng nữ nhân, không tự giác gật đầu.

Morris đột nhiên thay một loại quái dị làn điệu,“Jessica - Derek là nghiệp nội công nhận mĩ nữ, ngươi lập tức là có thể thượng nàng, tận tình thượng, chẳng những không cần bỏ tiền, còn có thể kiếm được tuyệt bút tiền mặt, còn có so này càng mỹ diệu sao? Nếu không phải kịch tổ không xem trọng ta, ta đều nguyện ý làm !”

Hắn lại vỗ vỗ Matthew bả vai,“Tiền tài cùng mỹ nữ liền tại trước mắt, ngươi không muốn sao?”

“Ta...... Ta......”

Làm một vất vả ngao hai mươi năm nhân, tiền tài cùng mỹ nữ dụ hoặc, đối Matthew không thể gọi là không lớn, hắn nuốt nước miếng một cái,“Ta đương nhiên muốn !”

Nghe nói như thế, Morris nở nụ cười, này mấy đến từ ở nông thôn tiểu tử nghèo, có mấy cái có thể cự tuyệt được loại này dụ. Hoặc? Qua lại bị hắn quải đến gia hỏa, cũng không phải không có lâm trường đổi ý , nhưng tại uy bức lợi dụ dưới, không có gì không ngoan ngoãn bỏ đi quần.

Này đương nhiên cũng sẽ không là ngoại lệ.

Morris xoay tay lại kéo ra cửa phòng, quay đầu nhìn thoáng qua, từ trong phòng xem qua, vừa lúc có thể nhìn thấy cao gầy khêu gợi Jessica - Derek, hắn cũng không tin này không đến hai mươi tuổi mao đầu tiểu tử có thể nhẫn được !

Tiếp, hắn liền sâu sắc bắt giữ đến, Matthew cổ họng liên tiếp lăn lộn, trên mặt cũng hơi hơi đỏ lên, ánh mắt ra sức hướng bên ngoài cửa phiêu.

Nhìn thấy Matthew này phúc bộ dáng, Morris nhận định hắn lại về đến chính mình chưởng khống, trong lòng bắt đầu tính toán, gã này như thế không nghe lời, đẳng người xem mới mẻ kình quá khứ, có phải hay không muốn đem hắn đẩy vào cái loại này siêu cấp trọng khẩu vị chế tác trong?

Một nghèo hai mươi năm, ngay cả ăn cơm đều một độ trở thành vấn đề nhân, tiền tài cùng mỹ nữ dụ hoặc chi đại, dứt khoát khó có thể tưởng tượng.

Matthew nhiệt huyết nhắm thẳng trên đầu xung, trong thân thể xúc động nội tiết tố, tựa hồ muốn khiến hắn gật đầu ứng đến, nhưng hắn chung quy không phải vừa tiếp xúc xã hội mao đầu tiểu tử, tại xã hội tầng dưới chót lăn lộn nhiều năm như vậy, nơi nào sẽ không biết, này danh lợi dụ hoặc sau lưng, khả năng là muốn trả giá nhất sinh thảm thống đại giới.

Hắn đem ánh mắt nhất điểm nhất điểm từ tóc vàng nữ nhân trên người lôi kéo trở về, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, trên mặt ửng hồng nhanh chóng lui bước.

Morris lại không có chú ý tới này mấy biến hóa, cho rằng hết thảy đều ở trong khống chế, lại chuẩn bị thò tay đi thúc ngựa tu bả vai.

“Matthew, cùng ta, ngươi sẽ trở thành đại minh tinh, kiếm tuyệt bút tiền, khai tốt nhất xe, ngoạn xinh đẹp nhất nữ nhân......”

Hắn đánh ra đi thủ lại dừng ở giữa không trung, cái kia bả vai đã chuyển qua một bên, bả vai chủ nhân tựa hồ phi thường không chào đón cánh tay này.

Morris nháy mắt trừng mắt lên, còn không đợi hắn nói cái gì, Matthew liền giành trước nói,“Ta thích tiền, cũng thích mĩ nữ.”

Hắn mỉm cười, ngữ khí tiếp liền chuyển,“Nhưng không phải lấy phương thức này.”

“Cái gì?” Morris ánh mắt trừng được càng lớn ,“Ngươi nói cái gì?”

“Của ta ý tứ rất đơn giản !” Matthew chỉ chỉ chính mình ngực,“Ta mặc kệ !”

“Ngươi......”

Morris vươn ra một căn đầu ngón tay, chỉ Matthew, Matthew đột nhiên đề cao thanh âm, cao giọng hô,“Lão tử mặc kệ !”

Này thanh âm truyền khắp studio, vô số người quay đầu nhìn lại đây, cái kia mang kính mắt trung niên đạo diễn trực tiếp đi tới.

“Sao thế này?” Đạo diễn tiến vào hỏi.

“Ta mặc kệ .” Matthew giành trước nói,“Các ngươi khác thỉnh cao minh đi.”

“Ngươi tưởng làm cái gì?”

Này đạo diễn, còn kiêm nhiệm kịch tổ chế tác nhân, lập tức nhìn về phía Morris, Morris lắc lắc đầu, ý bảo cùng chính mình không quan hệ, nhưng đầu trọc phía dưới mặt, tức giận đến đều nhanh vặn vẹo , đạo diễn chỉ chỉ Matthew, đối với hắn nói,“Thu phục hắn.”

“Ngươi biết vi ước hậu quả sao?” Morris mặt hoàn toàn hắc xuống dưới,“Ngươi muốn bồi một bút to tiền bồi thường vi phạm hợp đồng ! kịch tổ vì ngươi định chế trang phục, đạo cụ cùng an toàn bộ đẳng sinh ra phí dụng, ngươi đều phải chiếu giới gấp mười lần bồi thường ! còn có, ngươi cho rằng ngươi có thể thoải mái đi ra......”

Matthew đột nhiên đánh gãy hắn,“Ngươi không cần làm ta sợ, ta cái gì cũng không có, ta là hai bàn tay trắng kẻ nghèo hèn.”

Hắn trảo ra trong túi áo mặt di động, tại Morris trước mặt lung lay,“Chỉ cần ta ấn xuống đi, liền sẽ bát thông báo cảnh điện thoại, ta nhớ rõ nơi này là Los Angeles phồn hoa đoạn đi? Các ngươi tưởng cùng cảnh sát giao tiếp?”

“Hừ !” Morris hừ một tiếng, hiện tại không phải bảy tám mươi niên đại, có một số việc không thể xằng bậy, này vốn là mẫn cảm nghề, nói không chừng liền sẽ rước lấy thiên đại phiền toái.

Cái kia đạo diễn kiêm chế tác nhân bỗng nhiên nói,“Ngươi không làm cũng có thể, gấp năm lần với ngươi phiến ước tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, cộng thêm kịch tổ tại ngươi trên người phí tổn, ta sẽ khiến công ty pháp luật cố vấn hướng ngươi bắt đền năm vạn dollar !”

Này nghề quay chụp trung lâm thời thay đổi người rất thường gặp, thậm chí diễn viên đột nhiên rời khỏi tìm không thấy thích hợp nhân thủ khi, hắn này đạo diễn đều sẽ lên sân tự mình tham diễn, tuy rằng thanh niên nhân này thiên phú dị bẩm, nhưng hắn lại càng không nguyện ý lãng phí quý giá thời gian.

“Ta sẽ khiến công ty pháp luật cố vấn hướng ngươi bắt đền này bút tiền !” Đạo diễn kiêm chế tác nhân nhàn nhạt nói một câu, tựa hồ Matthew lâm trường đổi ý chỉ là việc nhỏ, xoay người hướng bên ngoài đi, trước khi ra ngoài, đối Morris ném một câu,“Lần sau tìm người đáng tin điểm !”

Đạo diễn rời đi, Matthew đối Morris nhún vai,“Tái kiến .”

Nói xong, liền chuẩn bị trực tiếp rời đi.

“Chuẩn bị tốt năm vạn dollar đi ! công ty hướng đến nói đến làm đến !” Morris ngăn ở hắn phía trước,“Tiểu tử, ta sẽ khiến ngươi táng gia bại sản, lại đến cầu ta !”

“Tùy tiện.” Matthew hiện tại là đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc , vòng qua Morris nói,“Los Angeles lớn như vậy, liền ngươi cũng có thể lấy thúng úp voi?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 3: Dung Tục Mục Tiêu

Nhanh chóng rời đi thời điểm, trừ người đại diện Morris, bao gồm phía trước đạo diễn kiêm chế tác nhân ở bên trong, kịch tổ không có bao nhiêu nhân quan chú Matthew, tựa hồ bọn họ đối với loại tình huống này nhìn quen lắm rồi, một điểm đều không cảm giác kỳ quái.

Đẩy ra cửa phòng, đi ra lâm thời trường quay, nhìn thấy bên ngoài lam thiên bạch vân cùng rộng lớn u tĩnh đường cái, Matthew trường trường phun ra một hơi, không biết vì sao, trong lòng có chủng sống sót sau tai nạn may mắn, loại cảm giác này không chỉ là mạc danh kỳ diệu vượt qua toàn bộ Thái Bình Dương quỷ thượng thân, còn có nhảy ra một tình. Sắc cạm bẫy sau thoải mái.

Hắn không có xe, đến khi cưỡi là người đại diện xe hơi, hiện tại Morris khẳng định sẽ không đưa hắn, đành phải căn cứ trong trí nhớ phương hướng, dọc theo rộng lớn đường cái hướng phía trước đi.

Tháng một Los Angeles nhiệt độ không khí không tính thấp, đi không bao nhiêu xa, Matthew cởi trên người áo khoác, gió nhẹ xuyên thấu qua trường tụ áo len thổi tới trên người, cảm giác thư thái rất nhiều.

Đường hai bên trồng hai hàng cao lớn cây cọ, Matthew mỗi trải qua một khỏa bên cạnh, liền sẽ ngẩng đầu nhìn xem, phía trước hắn vẫn ở Bắc phương, mỗi ngày đều phải vi một ngày ba bữa đẳng cơ bản nhất sinh kế bôn ba, căn bản không có đi Nam phương du ngoạn thời gian.

Hiện tại, rốt cuộc không cần vung đại chùy , lại như cũ muốn vì sinh kế phát sầu.

Phía trước vị kia lưu lại đến ký ức nói cho Matthew, trên người mấy chục dollar cùng một bộ nhị thủ di động, chính là toàn bộ tài sản.

Còn có, kịch tổ cùng người đại diện Morris tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn, năm vạn dollar tiền bồi thường vi phạm hợp đồng tại Hollywood có lẽ tính không được cái gì, nhưng tại đây nghề trung không phải số lượng nhỏ, e không qua bao lâu liền có thể thu đến luật sư hàm hoặc là pháp viện lệnh truyền linh tinh , đến thời điểm chẳng sợ đình ngoại giải hòa, thế tất cũng muốn trả giá một bút to tiền.

Như vậy một bút tiền đối với hắn hiện tại đến nói, không khác con số thiên văn.

Vừa lại đây, liền khả năng nợ một bút to trái, trong thời gian ngắn còn khả năng còn không thượng......

Đến lúc đó bọn họ sẽ không tiền trái nhục thường đi? Bắt buộc chính mình tiếp tục đi chụp tình yêu lãng mạn phim hành động?

Xem cái kia kịch tổ thái độ, ngược lại cũng không có việc gì, e cái kia gọi là Morris người đại diện thật sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn.

“Ai......” Matthew buồn rầu,“Đổi một địa phương, vẫn là người cơ khổ.”

Tuy nói có điểm phát sầu, nhưng hắn không có oán trời trách đất, gian khổ sinh hoạt cũng thói quen .

Phía trước cây cọ dưới có trương ghế dài, Matthew qua đi sau, cũng không quản trên ghế tro bụi, trực tiếp ngồi ở mặt trên, tựa vào mộc chế trên lưng ghế dựa, ngẩng đầu nhìn lam thiên bạch vân, suy xét lên tương lai nên làm cái gì bây giờ?

Vẫn là giống phía trước như vậy, giãy dụa tại tầng chót, mục tiêu chỉ là cơ bản nhất sinh tồn?

“Ngươi không thích tiền tài cùng mỹ nữ sao?”

Người đại diện Morris mà nói đột nhiên từ trong đầu lóe qua, Matthew không khỏi nhớ tới cái kia tóc vàng mĩ nữ, tuy rằng khuôn mặt không giống dáng người như vậy mê người, nhưng cũng khiến hắn toàn thân vẫn xao động bất an.

Là muốn tầm thường vô vi tại xã hội tầng dưới chót vô tri vô giác qua một đời, vẫn là cố gắng trèo lên càng cao giai tầng, này còn dùng tuyển sao?

Matthew dần dần nắm chặt quyền đầu:“Ta muốn qua càng tốt sinh hoạt ! ta muốn nằm ở trong đống tiền mặt lăn lộn ! ta muốn cùng một đám mĩ nữ mở party !”

Hắn không có rất cao tu dưỡng, cũng không nhận qua cao đẳng giáo dục, chỉ là giãy dụa tại tầng dưới chót tiểu nhân vật, mục tiêu hoặc là nói rõ lý lẽ tưởng chính là như vậy dung tục cùng hiện thực.

Mục tiêu có, nên như thế nào thực hiện? Matthew cúi đầu, nhìn rộng lớn đường cái, mục tiêu có thể chế định so thiên còn cao, nhưng muốn tiếp cận mục tiêu, không chỉ muốn từng bước một đi, còn muốn tìm đến một điều thích hợp đường !

Tỷ như đi làm Mĩ quốc tổng thống cũng có thể thực hiện mục tiêu, nhưng hắn rõ ràng không phải kia khối liêu.

Con đường này cũng không dễ tìm, quá khứ gian khổ sinh hoạt, khiến Matthew minh bạch, thế giới này giai cấp cố hóa hiện tượng phi thường nghiêm trọng, bất luận kẻ nào muốn vượt qua chính mình này một tầng, bò đến càng cao một tầng trên cầu thang, đều không là kiện dễ dàng sự.

Tuy rằng không lý giải lão mĩ, nhưng phía trước ở là độ cao tin tức hóa xã hội, một đài smartphone có thể nhìn thấy thật thật giả giả vô số tin tức, bởi vậy Matthew tin tưởng, lão mĩ ở phương diện này hẳn là so với chính mình cái kia quốc gia càng khó.

Cho dù có cơ hội, cũng là lưu cho có chuẩn bị có năng lực nhân, mà không phải hắn như vậy thân không một kĩ chi trưởng gia hỏa.

Matthew không phải tự coi nhẹ mình, mà là kinh lịch qua gian khổ dốc sức làm, minh bạch mục tiêu có thể chế định thực to lớn, nhưng đi thông mục tiêu lộ tất yếu phải cước đạp thật địa từng bước đi qua.

Ngồi một hồi, Matthew đứng lên tiếp tục hướng phía trước đi, vừa đi vừa tiến hành bản thân phân tích, muốn tìm đến trước mắt am hiểu nhất phương diện, chung quy hắn đại não trung trữ hai người ký ức, tổng có thể tìm đến chút hữu dụng gì đó.

Công nghệ cao? Hắn không biết gì cả.

Tài chính tài chính kinh tế? Một vi mỗi ngày ba bữa phát sầu nhân như thế nào sẽ quan tâm này mấy ngoạn ý.

Viết điểm từng cải biên thành Hollywood điện ảnh tiểu thuyết kiếm tiền nhuận bút? Hắn sơ trung tốt nghiệp, thành tích tán gẫu, mà phía trước vị kia, trung học không đọc xong, đọc phức tạp cao thâm văn chương đều thành vấn đề, viết trình độ không đề cập tới cũng thế.

Trừ khối này túi da không sai thân thể cùng một phen khí lực, lại bào trừ lái xe, hắn có vẻ thật không có cái gì am hiểu kỹ năng.

Phân tích hoàn một vòng, Matthew bi ai phát hiện, cho dù là kết hợp hai người sở học, kia vài cao lớn thượng lại kiếm tiền nhiều trí nhớ công tác, hắn hiện tại đều làm không được.

Một nháy mắt này, hắn cảm giác câu kia trẻ trung không cố gắng lão đại đồ bi thương mà nói vẫn là rất có đạo lý .

Matthew dừng ở một khỏa cây cọ dưới, bỗng nhiên cảm giác phía trước cái kia gia hỏa chạy tới Los Angeles truy tìm Hollywood ngôi sao mộng, cũng không phải nhất thời xúc động, lấy hắn bản thân mới có thể cùng vị trí hoàn cảnh đến nói, tại Hollywood lộ đầu cơ hội, giống như thật so mặt khác cao lớn thượng nghề muốn nhiều như vậy một điểm !

Trọng yếu nhất là, Hollywood chuẩn nhập môn hạm tương đối thấp, cái kia gia hỏa thu thập tương quan tư liệu trung, Jim Carrey đương qua người vệ sinh, Madonna trải qua cửa hàng thức ăn nhanh tiêu thụ viên, Brad - Pitt phẫn qua McDonald khuyến mãi vật biểu tượng, Johnny - Depp trải qua bút máy điện thoại khuyến mãi viên, Harrison - Ford là thợ mộc, ngay cả như sấm bên tai James - Cameron đều đương qua xe tải tài xế......

Này mấy Hollywood đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, tại thành danh phía trước đều cùng hắn giống nhau, là không hơn không kém Loser, là chân chân chính chính điểu ti.

Nhưng mà, chính là này mấy từng người thất bại, hiện tại đều là danh lợi song thu, để người cực kỳ hâm mộ không thôi khốn kiếp !

Cùng loại ví dụ thật sự là rất nhiều , nhiều không kể xiết, Hollywood tựa hồ chính là điểu ti nghịch tập biến thân cao phú soái tốt nhất nghề.

Nhưng hắn cảm giác sự tình tuyệt đối sẽ không giống thoạt nhìn đơn giản như vậy, chỉ là không biết mà thôi.

Suy trước tính sau, Matthew phát hiện có thể đi thông mục tiêu đường, có vẻ Hollywood là hiện thực nhất cùng thành công tỷ lệ tối cao .

Một người đứng vị trí, quyết định tầm nhìn giới hạn, Matthew đứng ở xã hội tầng dưới chót, phóng nhãn hướng lên trên xem, chỉ phát hiện này gọi là Hollywood bậc thang.

“Hollywood a......” Matthew ngẩng đầu, nhìn về phía trong trí nhớ Hollywood sơn phương hướng,“Chính là ngươi !”

Nghĩ đến Hollywood, hắn trước mắt lập tức xuất hiện một bộ công thành danh toại cảnh tượng, ở tại Beverly sơn trang xa hoa nhất trang viên bên trong, garage đình là hạn lượng bản danh xe, biệt thự phía trước bể bơi trung mấy chục trần như nhộng tóc vàng mĩ nữ vui cười đùa giỡn, vô số truyền thông phóng viên xếp thành hàng dài chờ phỏng vấn......

Đây mới là nhân sinh a ! đây mới là hắn muốn sinh hoạt a !

Dù sao không thể tưởng được mặt khác thay đổi vận mệnh cơ hội, Matthew quyết định tiếp tục tiền nhiệm Hollywood ngôi sao mộng, xem xem chính mình có phải hay không cũng có thể thực hiện điểu ti biến thân cao phú soái !

Có mục tiêu, lại tìm đến đi thông mục tiêu đường, hắn nháy mắt thoải mái rất nhiều, cất bước một đôi chân dài, đi nhanh hướng về phía trước đi.

“Ta muốn kiếm rất nhiều tiền !” Matthew đột nhiên lên tiếng rống to,“Ta muốn làm đại ngôi sao !”

Này tiếng rống, khiến hai cưỡi xe đạp trải qua trẻ tuổi nhân vi chi ghé mắt, dùng xem bệnh thần kinh bàn ánh mắt, nhìn hắn một cái, sau đó lại lắc đầu tránh ra.

Matthew rống hoàn này vài câu, áp lực tâm tình vui sướng lên, dù cho biết con đường này sẽ thực gian nan.

Phía trước vị kia, đi đến Los Angeles sau cũng tại nào đó chuyên môn đại lý lâm diễn nghiệp vụ trung giới công ty báo danh, nhưng chưa từng có đạt được qua tham dự Hollywood điện ảnh cơ hội, lại càng không cần nói thu nhập, chỉ có thể tại một nhà phái đối phục vụ công ty kiêm chức làm tài xế, sau đó bị một cái khác người đại diện lừa dối, chiếm được một thoạt nhìn rất mỹ vị, ăn vào lại dị thường chua xót Pizza.

Đem sở hữu cùng Hollywood tương quan ký ức hồi tưởng một lần, Matthew xác định tạm thời tìm không thấy cơ hội, chỉ có thể cùng trong lời đồn kia vài đại minh tinh như vậy, trước lộng một phần công tác tại Los Angeles đặt chân, lại nghĩ hết thảy biện pháp tìm kiếm thích hợp chính mình cơ hội !

Nghĩ đến công tác, Matthew cảm giác phía trước từ đi tài xế sống liền không sai, mỗi ngày chạng vạng đi làm phụ trách đưa người, rạng sáng hoặc là buổi sáng lại tiếp về đến, ban ngày cơ bản đều tại nghỉ ngơi, rất thích hợp một tìm kiếm cơ hội diễn viên kiêm chức.

Hơn nữa này phân sống, còn có khả năng tiếp xúc đến Hollywood trong nghề nhân, chỉ là tiền nhiệm vận khí không tốt, không kiên trì đến liền quyết định đi qua Hollywood cái gọi là cửa sau .

Châm chước một phen sau, Matthew cho rằng rất có tiếp tục này phân công tác tất yếu, móc ra nhị thủ di động, tra tìm một hồi, bát thông một dãy số.

“Ngươi hảo......”

Một tràn ngập khiêm tốn giọng nam vang lên,“Nơi này là hồng chim cánh cụt công ty, có cái gì có thể giúp ngươi sao?”

“Ngươi hảo, Liszt tiên sinh.” Matthew trà trộn xã hội nhiều năm, biết hiện tại nên nói như thế nào, thanh âm mang theo một tia a dua,“Ta là Matthew, Matthew - Horner, ta lại nương tựa ngươi đến.”

Cái kia thanh âm lập tức trở nên cao ngạo,“Là ngươi tiểu tử a? Tìm ta làm cái gì? Không có việc gì ta treo.”

“Đừng, đừng, đừng !” Matthew nhanh chóng nói,“Ta đây không phải muốn tìm ngươi tiếp tục kiếm miếng cơm ăn sao?”

“Ngươi không phải từ chức sao?” Cái kia thanh âm một điểm đều không nhiêu nhân,“Không phải muốn đi làm đại minh tinh kiếm nhiều tiền sao?”

Matthew tiếp tục phóng thấp thân mình,“Kia đều là ta vô tri, bị người lừa, vẫn là ngươi có ánh mắt, liếc nhìn liền nhìn thấu đó là âm mưu.”

“Cáp, ta liền nói nha, tiểu tử.” Người kia rõ ràng thư thái,“Ngươi khuyết thiếu kinh nghiệm, muốn nhiều theo ta học.”

“Ta chính là tính toán tiếp tục theo ngươi học tập.” Matthew lập tức theo hắn lời mà nói nói,“Không mắc mưu bị lừa không biết, Liszt tiên sinh ngươi đối với ta là thật hảo.”

“Hảo, đừng nói này mấy vô dụng .” Điện thoại bên trong thanh âm nhu hòa rất nhiều,“Tưởng trở về tiếp tục làm phải không? Ta cho ngươi nửa giờ, nửa giờ ngươi có thể đuổi tới công ty, đêm nay ngươi liền đi làm !”

Matthew nhanh chóng cam đoan,“Ta nhất định có thể đuổi tới !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 4: Lão Lái Xe

Màu vàng xe taxi dừng ở Hollywood đại đạo một đống bốn tầng nhà lầu biên, Matthew trả tiền đẩy cửa xuống xe, lấy di động ra nhìn nhìn, thời gian còn rất đầy đủ, không nhanh không chậm đi đến tiểu lâu phía trước mặt, Tiểu Lâu đại môn bên ngoài bắt mắt nhất chính là một chỉ bị đồ thành màu đỏ chim cánh cụt điêu khắc, chim cánh cụt phía trên còn treo một khối không lớn bản in bằng đồng nhãn hiệu, mặt trên rõ ràng khắc ấn một hàng thể chữ đậm mẫu -- hồng chim cánh cụt phục vụ công ty !

Matthew hồi ức một phen tương quan tin tức, cất bước đi vào Tiểu Lâu, trước đài lập tức lại đây một xinh đẹp nữ viên chức, vừa mới chuẩn bị nghênh đón, phát hiện là nhất trương quen thuộc gương mặt, không khỏi ngừng lại.

“Hải......” Matthew tùy tay chào hỏi,“Ta cùng Liszt tiên sinh ước hảo.”

Nữ viên chức không có ngăn trở ý tứ, gật gật đầu, nói,“Hắn hẳn là tại văn phòng.”

Matthew lên thang lầu, rất nhanh đi đến ở tầng ba một gian văn phòng phía trước, nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng, đẳng bên trong truyền đến ‘Mời vào’ thanh âm sau, đẩy cửa ra đi vào.

“Nha, chúng ta đại minh tinh đến !”

Mang theo rõ ràng đùa cợt thanh âm lập tức vang lên,“Đại minh tinh, có phải hay không kiếm đủ tiền, chuẩn bị khai cuồng hoan party a?”

Này gian văn phòng có ba người, nói chuyện là một người đầu trọc hắc nhân, mặt khác hai phân biệt là mập mạp cùng cao gầy trung niên nhân.

“Kiếm đến đại tiền đi?” Mập mạp cũng nói châm biếm,“Ngươi tham diễn tác phẩm lúc nào chiếu phim? Nhớ rõ cho chúng ta biết, chúng ta nhất định sẽ trình diện cho ngươi trợ trận !”

“Không cần phải nói cám ơn !” Hắc nhân có một đôi đặc biệt ánh mắt, xem nhân thời điểm bao giờ cũng là nheo thành một khe hở,“Cho chúng ta cung cấp miễn phí vé xem phim là được !”

Nói tới đây, hắn tựa hồ rốt cuộc nhịn không được, cười ha ha lên, mập mạp đồng dạng cũng tại cười, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ bàn, tựa hồ phát hiện trên thế giới đáng cười nhất sự tình.

Cao gầy không có mở miệng, bất quá cũng tại cười.

Matthew không đi quản mập mạp cùng hắc nhân, trực tiếp đi đến cao gầy trước bàn làm việc, cung kính nói,“Liszt tiên sinh, ta lại đây .”

“Ân.” Liszt gật gật đầu.

“Ta hiện tại phi thường hối hận, không có nghe ngươi nói.” Matthew biết muốn cho Liszt hư vinh tâm được đến thỏa mãn, đối phương là quản lý công ty tài xế nhân,“Ta chịu thiệt mắc mưu, hối hận phải chết, hi vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội.”

“Người trẻ tuổi a......” Liszt đĩnh đạc nói,“Phải hiểu được hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn.

Matthew vội vội vàng vàng gật đầu,“Là.”

Liszt còn nói thêm,“Muốn biết cước đạp thật địa.”

Matthew tiếp tục gật đầu,“Là.”

Liszt nhìn thấy Matthew thái độ phi thường tốt, nói,“Trước ngươi công tác coi như cố gắng, hiện tại thị trường chứng khoán đại nhiệt, kia vài khốn kiếp đều từ chức đi chơi cổ phiếu , công ty nhân thủ căng thẳng, ta lại cho ngươi một cơ hội.”

“Cám ơn !” Matthew biết sau một mới là nguyên nhân chủ yếu,“Ta nhất định sẽ cố gắng .”

Liszt từ trong ngăn kéo lấy ra hai phân bảng, cầm lấy bút máy ở mặt trên tìm vài cái, lại gọi cho một điện thoại, đem bảng giao cho Matthew,“Đi làm thủ tục đi.”

Matthew tiếp nhận bảng, dựa theo trong trí nhớ tin tức, chạy đi tầng hai giải quyết nhập chức thủ tục.

Có Liszt chào hỏi, thêm Matthew trước đây ở trong này công tác qua, không đến nửa giờ thời gian, Matthew liền thu phục nhập chức thủ tục, trở lại tầng ba chuẩn bị cùng Liszt nói một tiếng, để đi ra ngoài tìm nơi ở, đợi ngày mai lại đến đi làm.

“Không cần chờ ngày mai .” Liszt không khiến Matthew đi, ngược lại ném cho hắn một chuỗi chìa khóa xe,“Ngươi hôm nay buổi tối liền bắt đầu đi làm, có vấn đề sao?”

Matthew hiện tại có việc cầu người, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức nói,“Không thành vấn đề !”

Liszt đem một tá tư liệu giao cho Sean,“Hiện tại công ty nhân thủ không đủ, mấy ngày này......”

“Ta tùy thời đợi mệnh !” Matthew có vẻ rất tích cực.

“Ân, hảo !” Liszt hài lòng gật gật đầu,“Jonny Lee Miller là công ty một vị trọng lượng cấp hộ khách, đêm nay muốn vì hắn phục vụ.”

Theo sau Liszt lại dặn dò Matthew vài câu.

Matthew rời đi tầng ba, đi trước bên ngoài tùy tiện mua điểm tiện nghi gì đó lấp đầy bụng, lại đến đến tầng một tài xế phòng nghỉ, chuẩn bị xem xem trên tư liệu cụ thể công tác, cùng trong trí nhớ bất đồng, tài xế phòng bên trong một người cũng không có, tựa hồ công ty chính gặp được một cỗ dùng người hoang.

Ngồi ở trên một cái ghế, Matthew lật ra tư liệu, nhìn kỹ lên, chung quy quan hệ đến đêm nay công tác.

Thực ra này công tác không phức tạp, tương đối đến nói còn tương đối đơn giản, công ty gọi là Jonny Lee Miller trọng lượng cấp hộ khách chuẩn bị tại Malibu bãi biển biệt thự trung mở party, đan nhân siêu cấp cuồng hoan party, một nam nhân cùng N nữ nhân tham gia cái loại này.

Hắn công tác chính là buổi chiều đi Los Angeles các địa phương tiếp lên cùng công ty có nghiệp vụ liên hệ nữ model nhóm, đem các nàng đưa đến Malibu, sau đó ngày hôm sau buổi sáng lại đem các nàng kéo trở về......

Khép lại tư liệu, kết hợp trong đầu ký ức, Matthew minh bạch lại đây, này mấy nữ model từ nào đó phương diện đến nói, chính là cao cấp ****, hồng chim cánh cụt công ty cung cấp cao tầng phái đối phục vụ, thuận tiện cũng sẽ làm chút cùng loại dẫn mối công tác.

Công ty gặp được tài xế dùng công hoang, e không chỉ là thị trường chứng khoán đại trướng cái gọi là từ chức chơi cổ phiếu mang đến , cùng này phân công tác tính chất cũng thoát không được quan hệ, phàm là có điểm đường ra cùng năng lực nhân, ai vui làm loại này việc?

Nhưng hắn hiện tại, không có kiêng ăn tiền vốn.

Tại tài xế thất đợi một hồi, thu thập hảo tư liệu, Matthew đến bãi đỗ xe ngầm, mở một chiếc Ford bảo mẫu xe, chạy lên đường.

Bắt đầu thời điểm, hắn khai phải cẩn thận, chạy một đoạn thời gian, lá gan dần dần lớn lên, tiền nhiệm ký ức tựa hồ hoàn toàn biến thành hắn , chỉ cần hắn tưởng, tương quan ký ức lập tức liền sẽ xuất hiện.

Matthew lái xe một đường hướng tây, hắn đã quy hoạch hảo lộ tuyến, đi trước Westwood khu tiếp một người, lại đi bắc Hollywood tiếp còn thừa năm, sau đó trực tiếp đưa đến Malibu bãi biển phú hào khu.

Tiến vào Westwood khu sau, Ford bảo mẫu xe rẽ trái quẹo phải, rất nhanh dừng ở một đống xinh đẹp hai tầng Tiểu Lâu sân bên ngoài, Matthew nhìn chiếm diện tích rộng lớn phòng ốc, thở dài một tiếng, lúc nào chính mình cũng có thể trụ thượng như vậy phòng ở?

Là nên cố gắng !

Hắn ấn vang loa, qua vài giây, Tiểu Lâu cửa phòng bị người từ bên trong đẩy ra, một mặc quần cụt T-shirt tóc vàng nữ hài đi ra, xuyên thấu qua sân thiết nghệ lan can đối với bên này vẫy vẫy tay.

“Chờ ta mười phút !” Nữ hài la lớn.

Matthew hàng xuống cửa sổ xe, khoa tay múa chân một OK thủ thế.

Này nữ hài phi thường đúng giờ, mười phút vừa qua khỏi, liền mang theo một đại bao từ tiểu lâu trong đi ra, lên xe sau, trực tiếp ngồi ở Matthew bên cạnh trên vị trí.

“Hải.” Nàng xem đi lên dương quang sáng sủa,“Ta là Rachel.”

“Ta là Matthew.”

Matthew quay đầu nhìn nàng một cái, nữ hài có một đầu màu nâu thiên kim tóc dài, đổi một thân chính trang, eo thon chân dài, vô luận từ phương diện nào xem, đều so buổi sáng gặp qua cái kia tóc vàng nữ nhân càng xinh đẹp, càng có sức sống.

Phát động ô tô, chạy thượng đi thông bắc Hollywood đường, Matthew hết sức chuyên chú lái xe, bên cạnh nữ hài tựa hồ là dễ thân, vẫn cùng hắn nói chuyện.

“Ngươi là mới tới ?” Rachel hảo kỳ hỏi hắn,“Ta phía trước như thế nào chưa thấy qua ngươi?”

Matthew chậm rãi đề cao tốc độ xe,“Ta phía trước phụ trách mặt khác phương diện.”

Phía trước Matthew phụ trách đều là chút thấp tầng nghiệp vụ.

Rachel nhìn chằm chằm vào Matthew,“Soái ca, ngươi đương tài xế là lãng phí a !”

“Phải không?” Matthew nói khoác mà không biết ngượng,“Ta cảm giác cũng là.”

Nói xong, chính hắn trước nở nụ cười.

Rachel cũng ha ha nở nụ cười, một lát sau, còn nói thêm,“Có hứng thú làm người mẫu sao? Ta có thể cho ngươi giới thiệu chuyên môn công ty.”

Loại này người mẫu Matthew không bất cứ hứng thú, lắc đầu nói,“Tài xế càng thêm thích hợp ta, ta nhưng là lão tài xế.”

“Thiết......” Nữ hài không che giấu trên mặt thất vọng,“Tài xế có thể kiếm bao nhiêu tiền? Đủ nuôi sống ngươi sao?”

Matthew trầm mặc, không tưởng lại tiếp tục phương diện này thảo luận, Rachel tính cách tựa hồ không sai, đại khái cũng hiểu được vừa mà nói có điểm quá phận, chủ động chuyển đề tài.

Hai người hàn huyên một hồi, Matthew cố ý vô tình hỏi ra càng nhiều nữ hài sự tình, đối phương cùng hắn có chút tương tự, nguyên bản cũng là chạy tới Hollywood tìm kiếm ngôi sao mộng , nhưng không phải mỗi người đều có Julia - Roberts vận khí, chỉ có thể sai sót ngẫu nhiên lên làm người mẫu.

Xe dần dần tiến vào bắc Hollywood địa giới, nơi này cùng Westwood khu như vậy, thuộc về Los Angeles tương đối không sai cư trụ khu, Matthew lục tục tiếp lên mặt khác năm nữ hài, sau đó lái xe hướng Malibu bay nhanh mà đi.

Mặt sau đi lên năm nữ hài, cùng Rachel bất đồng, càng thêm cao gầy gợi cảm, từng cái đều đậm trang diễm mạt dáng người hỏa bạo, hơn nữa từ người da đen, người da trắng, Latin duệ đến châu Á đầy đủ mọi thứ, tựa hồ hồng chim cánh cụt công ty rất vi hộ khách khẩu vị suy xét.

Không biết vì sao, Matthew tổng cảm giác này năm nữ model, tại nào đó phương diện, nhất là trên khí chất, cùng buổi sáng tóc vàng nữ nhân có chút tương tự.

Thái Dương thiên hướng phía tây thời điểm, Ford bảo mẫu xe đến Malibu bãi biển khu biệt thự, nơi này tọa lạc một tòa lại một tòa hào trạch, cho dù là trong đó nhỏ nhất một đống, lấy Matthew hiện tại thu nhập tiêu chuẩn, phấn đấu một đời đều không thể được.

Xe lái vào một tòa loại nhỏ trang viên, các nữ hài lục tục xuống xe, xuống xe phía trước muốn Matthew điện thoại, lại hỏi xe hội chờ ở nơi nào, Matthew theo sau dựa theo trang viên thủ vệ yêu cầu, phát động ô tô hướng trang viên cửa chạy tới.

Một đường đi qua, hắn ánh mắt không ngừng hướng hai bên phiêu, suối phun, tư nhân bể bơi, sân tennis, tiền đình hoa viên, mang điện võng cao lớn tường viện, thủ vệ sâm nghiêm đại môn, xa hoa bố trí để người không ngừng được chậc lưỡi.

“Ta lúc nào mới có thể có như vậy phòng ở?”

Chạy ra trang viên cửa thời điểm, Matthew trong óc tất cả đều là như vậy ý niệm.

Hắn không có rời đi, mà là đảo quanh phương hướng, đem xe dừng ở trang viên tà đối diện một loại nhỏ dừng xe khu bên trong.

Dựa theo hồng chim cánh cụt công ty quy định, hắn tất yếu cùng xe chờ ở nơi này, làm chuẩn bị bất cứ tình huống nào.

Thái Dương rất nhanh lạc sơn, sắc trời dần dần phóng hắc, dày đặc tiếng âm nhạc ẩn ẩn từ trang viên bên kia truyền đến, Matthew giương mắt nhìn lên, trong trời đêm sáng lên từng đạo tia laser chùm sáng, một hồi cuồng hoan party bắt đầu.

Nghĩ đến kia sáu tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài, Matthew trong lòng không ngừng được hâm mộ.

Đông -- đông --

Cửa xe đột nhiên bị người từ bên ngoài gõ vang, Matthew quay đầu nhìn, không biết lúc nào, một mang mũ lưỡi trai, mang theo túi xách người tới bên cạnh xe.

“Chúng ta có thể nói chuyện sao?”

Đây là một nữ nhân thanh âm !

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 5: Hỗ Trợ Bắt Gian

“Ngươi là?”

Nương nói chuyện công phu, Matthew mở ra Ford xe đèn hướng dẫn, ngọn đèn xuyên thấu qua cửa sổ xe, dừng ở bên ngoài người kia trên người, khiến hắn thấy rõ này đích xác là nữ nhân.

Matthew có vẻ rất cảnh giác, thế giới này tràn ngập dương quang, ánh mặt trời chiếu không đến địa phương lại trải rộng hắc ám, bị hắc ám xâm nhập nhân, thậm chí vì một điểm bé nhỏ không đáng kể lợi ích, liền có gan làm chút điên cuồng sự tình.

“Ngươi hay không là......” Nữ nhân nâng nâng gậy bóng chày, lộ ra buộc thành đuôi ngựa màu nâu tóc dài, thò ngón tay chỉ trang viên bên kia,“Đem rất nhiều nữ nhân đưa vào kia bên trong?”

Matthew không đáp lại, ngược lại lên lên xuống xuống đánh giá nàng một phen, nữ nhân này phi thường gầy, hẳn là có một mét bảy tả hữu, xác nhận độ tương đương cao, này chủ yếu tập trung tại hai phương diện, đầy đặn dày môi, cùng với cùng thon thả dáng người không phân xứng cao ngất bộ ngực !

Tuy rằng đối phương rất không phù hợp hắn thẩm mỹ, nhưng cũng được cho là khác loại khí chất mĩ nữ.

“Lên xe đi.” Hắn mở ra bên kia cửa xe,“Có chuyện lên xe đàm.”

Nữ nhân từ đầu xe vòng qua đi, lên Ford bảo mẫu xe, ngồi ở điều khiển vị bên cạnh trên chỗ ngồi, túi xách đặt ở bên chân.

Matthew dĩ nhiên thả lỏng cảnh giác, bởi vì hắn nhận ra nữ nhân này là ai, Angelina - Jolie trừ phi điên rồi, mới sẽ đại buổi tối chạy tới nơi này cướp bóc một kẻ nghèo hèn.

Được ích lợi từ từng xem qua [ Tomb Raider ] quan hệ, nhìn thấy kia cao ngất bộ ngực cùng dày môi, Matthew liền xác định nữ nhân này là Angelina - Jolie.

“Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề.” Angelina - Jolie nhắc nhở nói.

“Xin lỗi.” Matthew nghĩa chính ngôn từ nói,“Ta không thể trả lời ngươi, này không phù hợp của ta chức nghiệp phẩm hạnh.”

Angelina - Jolie không nói gì, từ trong túi áo mặt lấy ra ví tiền, tùy tay rút ra năm trương màu xanh tiền mặt, đặt ở hai chỗ ngồi trung gian.

Matthew ngắm một cái, nhìn thấy 1 mặt sau treo hai linh, lập tức gật đầu,“Đúng vậy, ta tống sáu nữ nhân, Jolie tiểu thư.”

Chức nghiệp phẩm hạnh thứ này, tại một toàn thân trên dưới chỉ có mấy chục dollar, qua hôm nay liền không biết ngày mai như thế nào ăn cơm trên người, căn bản không có khả năng nhìn thấy quá nhiều.

Bất quá, Matthew cũng không ngốc, trực tiếp điểm ra Angelina - Jolie thân phận.

Đối với Matthew có thể nhận ra chính mình, Angelina - Jolie cũng không ngoài ý muốn, nàng tại Hollywood cũng coi như có nhất định danh khí.

Matthew liếc Jolie liếc nhìn, nháo không rõ như thế thời gian, như thế địa điểm, như vậy một Hollywood ngôi sao như thế nào chạy tới chính mình trên xe?

Nháo không rõ không quan hệ, hắn nắm lên kia năm trương đô la, trước nhét vào trong túi.

Angelina - Jolie nhìn thấy Matthew này phúc tham tài dạng, cảm giác chính mình tìm đúng nhân.

“Muốn kiếm càng nhiều tiền sao?” Angelina - Jolie đột nhiên hỏi nói.

Matthew quay đầu, nhìn về phía Jolie ngũ quan rõ ràng phương mặt, Angelina - Jolie lang thang thành tính, thanh danh không tốt, nhưng hắn sẽ không ngốc đến cho rằng đối phương lại đây chuẩn bị nói chuyện yêu đương, khẳng định là có cái gì không thể cho ai biết mục đích .

Như vậy một Hollywood danh nhân, đại buổi tối chạy đến nơi đây, còn tìm thượng chính mình này thoạt nhìn rất cường tráng tài xế, muốn làm cái gì? Matthew phỏng đoán rất có khả năng là không thể đưa ra ánh sáng sự tình !

Hắn trong lòng lập tức tính toán mở ra, ta có thể vớt đến cái gì ưu việt sao?

“Ai không thích tiền đâu?” Matthew dùng lực gật đầu.

Angelina - Jolie lại chỉ chỉ trang viên bên kia,“Ngươi biết ai ở bên trong mở party sao?”

“Jonny Lee Miller.” Matthew phía trước xem qua tương quan tư liệu,“Diễn qua Trainspotting đại minh tinh !”

“Ngươi nhận thức hắn sao?” Angelina - Jolie lại hỏi.

“Ách......” Matthew thật đúng là không biết, ăn ngay nói thật,“Ta chỉ xem qua hắn ảnh chụp.”

“Có thể .” Angelina - Jolie tựa hồ rất hài lòng, nói,“Ngươi chỉ cần dựa theo ta mà nói đi làm, là có thể lấy đến năm ngàn dollar.”

Nghe được năm ngàn dollar, Matthew lập tức tinh thần tỉnh táo, ngoài miệng lại nói,“Trái pháp luật sự tình ta nhưng không làm.”

Vì chỉ là năm ngàn dollar liền đi ngồi đại lao, bảng giá không khỏi quá thấp.

“Rất đơn giản sự tình.” Angelina - Jolie mở ra túi xách, từ bên trong lấy ra một loại nhỏ DV máy quay,“Ngươi cầm lên này, đi trang viên bên trong, đem Jonny Lee Miller tên khốn kiếp này cùng nữ nhân làm bừa hình ảnh tất cả đều chụp xuống đến, lại trở về giao cho ta, năm ngàn dollar chính là của ngươi .”

“Cái gì?” Matthew trừng lớn ánh mắt, chỉ chỉ chính mình,“Ngươi khiến ta đi chụp lén?”

Tiếp, hắn ý thức được không đúng,“Ngươi vì cái gì muốn trộm sợ mấy thứ này?”

Angelina - Jolie nhìn hắn, lạnh lùng hỏi,“Ngươi làm vẫn là mặc kệ.”

Loại sự tình này tuyệt đối có phong hiểm, đặc biệt Jonny Lee Miller vẫn là kẻ có tiền, Matthew đầu nhanh chóng chuyển động, Angelina - Jolie vì cái gì muốn làm như vậy? Không làm rõ điểm này, hắn nói cái gì cũng không dám làm bừa, làm không tốt liền khả năng đi ngồi nhà tù !

Từng thảo lương thời điểm, liền hưởng qua cái loại này tư vị, nói vậy lão mĩ loại này vạn ác quốc gia, bên trong sẽ càng đáng sợ !

Xem xem Angelina - Jolie kia trương ngũ quan rõ ràng phương mặt, lại xem xem cách đó không xa trang viên, lại cân nhắc trong đầu duy nhất về Jolie một chút tư liệu, Matthew bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng.

Hắn lập tức hỏi,“Jonny Lee Miller là ngươi...... Trượng phu?”

Angelina - Jolie không có phủ nhận, này cơ hồ là mọi người đều biết sự tình đi? Nàng còn tưởng rằng hắn đã sớm biết đâu.

“Ngươi muốn khiến ta giúp ngươi bắt gian?”

Xác nhận Jonny Lee Miller cùng Jolie là một đôi, Matthew rộng rãi sáng tỏ,“Vẫn là ngươi chuẩn bị cùng hắn ly hôn?”

Angelina - Jolie nhìn về phía Matthew ánh mắt có chút ngạc nhiên, người này đầu xoay chuyển rất nhanh .

“Ngươi không tất yếu biết.” Angelina - Jolie lại đem DV đặt ở hai chỗ ngồi trung gian,“Ngươi làm vẫn là mặc kệ?”

Matthew không trả lời ngay, ngược lại tự hỏi lên đến, việc này có phong hiểm, nhưng cũng không phải không thể làm, bất quá năm ngàn dollar có phải hay không quá ít a? Ngồi ở người bên cạnh nhưng là Angelina - Jolie, dù cho còn không có tương lai danh khí cùng thân gia, cũng là tương đương có danh Hollywood ngôi sao .

Hollywood...... Hollywood......

Tên này không ngừng tại Matthew trong đầu xoay quanh, hắn bỗng nhiên nói,“Ngươi vì sao không tự mình đi?”

Angelina - Jolie hừ một tiếng,“Ta đi đến trang viên cửa, người ở bên trong liền sẽ biết ta đến đây.” Nàng sắc mặt nháy mắt âm trầm, dùng mấy không thể tra thanh âm nói,“Ta muốn khiến tên khốn kiếp này trả giá đại giới !”

Nàng sớm liền thuê thám tử tư, mấy ngày hôm trước lại tuyên bố muốn đi ngoại địa quay chụp Girl, Interrupted, cho Jonny Lee Miller như vậy một cơ hội, trên thực tế vẫn để người gắt gao theo dõi hắn, đáng tiếc này trang viên bốn phía tất cả đều là cao lớn tường viện, mặt trên mắc lưới điện, thám tử tư căn bản vào không được, thật vất vả tra được này gia hồng chim cánh cụt công ty, liên lạc được chuyên môn phụ trách cao tầng nghiệp vụ tài xế, không nghĩ tới đối phương đột nhiên từ chức đi chơi cổ phiếu , này tân tài xế phía trước lại không tiếp xúc qua......

May mắn, thám tử tư thủy chung nhìn chằm chằm nơi này, được đến tin tức sau, nàng lập tức tìm lại đây.

Cùng Jonny Lee Miller ly hôn thế tại phải làm, nhưng ly hôn quan hệ đến số lượng xa xỉ cộng đồng tài sản, muốn khiến Jonny Lee Miller chủ động thoái nhượng, nhất định phải có một ít trọng lượng cấp gì đó.

Lấy nàng tính cách, chỉ có tự tay thao tác này hết thảy, mới có thể đạt được cái loại này lọt vào phản bội sau tùy ý trả thù khoái cảm !

Cho nên, nàng căn bản không có khiến bảo tiêu hoặc là người đại diện ra mặt, ngược lại tự mình vận tác, đẳng lấy đến muốn gì đó sau, lại liên hợp bên cạnh lực lượng, khiến tên khốn kiếp này mặt mũi mất hết !

Đổi là khác Hollywood ngôi sao xuất hiện ở nơi này, Matthew nhất định sẽ cảm giác đối phương đầu có vấn đề, ai sẽ ở trên loại chuyện này ngốc hồ hồ tự thân xuất mã? Nhưng Angelina - Jolie hắn ngược lại cảm giác rất bình thường, ai chẳng biết nữ nhân này tuổi trẻ thời điểm chính là bà điên? Hơn nữa có thể nhìn ra được, Angelina - Jolie càng ngày càng như là tòa tùy thời đều có khả năng phun trào núi lửa.

Nhưng hắn không e ngại núi lửa hỏa diễm, ngược lại có loại mạc danh hưng phấn, có vẻ chính mình phi thường phi thường may mắn !

Phía trước cái kia gia hỏa, đi đến Los Angeles mấy tháng đều chỉ có thể làm đẳng, hắn vừa đương da điều công ty ...... A không, là làm lão tài xế, cấp trọng lượng cấp hộ khách đưa tới mấy cái nữ model, không nghĩ tới này trọng lượng cấp hộ khách dĩ nhiên là Angelina - Jolie trượng phu, nổi giận đùng đùng Jolie còn chuẩn bị tìm hắn tính tổng trướng......

Này vận khí thật sự rất tốt a ! đây chính là một kỳ ngộ a !

Giống Matthew người như thế, như thế nào sẽ không rõ kỳ ngộ tầm quan trọng? Tại hắn nhận tri bên trong, đầy bụng tài hoa, so ra kém một thích hợp cơ hội.

Tuy rằng hắn là bao cỏ, nhưng cũng biết muốn bắt được cơ hội.

Này Angelina - Jolie chẳng phải chính là một cạy ra Hollywood đại môn hảo cơ hội sao? Bất quá, như thế nào mới có thể bắt lấy đâu?

Đột nhiên hàng lâm hảo vận khí, khiến Matthew thoáng có điểm kích động, bình phục hạ tình tự, nói,“Hảo ! ta làm !”

Có này năm ngàn dollar, hắn là có thể đi trước thuê phòng ở trụ, coi như là tại Los Angeles có đặt chân địa phương, sau đó lại mưu đồ Hollywood đại nghiệp.

“Có thể !” Angelina - Jolie trực tiếp đáp ứng xuống dưới,“Ngươi chỉ cần có thể chụp xuống ta muốn gì đó, của ta bảo tiêu lập tức đưa năm ngàn dollar lại đây.”

Matthew ngẩng đầu lại nhìn Angelina - Jolie liếc nhìn, đây không phải cái loại này ngực đại ngốc nghếch nữ nhân, vừa câu nói kia, rõ ràng có chứa cảnh cáo ý tứ, ám chỉ nàng bảo tiêu liền tại này phụ cận.

“Hảo !” Matthew vươn ra một bàn tay,“Thành giao !”

Angelina - Jolie lại không có nắm ý tứ, hắn đành phải hậm hực rụt tay về, nói,“Ngươi ở chỗ này chờ , ta này liền đi.”

Matthew đem DV bỏ vào một tay cầm trong túi, cởi áo khoác che tại mặt trên, rất nhanh đi đến trang viên cửa.

“Ngươi như thế nào lại lại đây ?” Trang viên cửa thủ vệ ngăn cản hắn,“Nhân không phải đưa tới sao?”

“Hắc, hỏa kế.” Matthew chỉ chỉ phía sau mơ hồ có thể thấy được Ford xe,“Công ty khiến chúng ta ở nơi đó, song bên kia không có WC, ta tưởng đại hào, có thể mượn WC dùng dưới sao?”

Phía trước Matthew lái xe đi vào thời điểm, đã cùng bọn họ đánh qua giao tế.

Tên kia thủ vệ nhìn về phía hắn mang theo tay cầm túi.

“Của ta quần áo.” Matthew thoải mái nhắc tới tay cầm túi,“Còn có một quyển giấy vệ sinh.”

Thủ vệ đối với hắn vẫy tay xuống,“Vào đi thôi, dọc theo đường xe chạy đi đến suối phun, hướng bên phải quải hai trăm thước Anh, chính là WC.”

“Cám ơn.” Matthew tiến vào trang viên.

“Đừng chạy loạn !” Thủ vệ dặn dò.

“Yên tâm.”

Matthew hướng tới trang viên biệt thự trước cửa suối phun đi, chuẩn bị mạo hiểm thử một lần, thật có thể chụp xuống một thứ gì đó, mới có cùng Angelina - Jolie cò kè mặc cả tiền vốn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 6: Hiệp Nghị Không Ngang Hàng

Tiếng âm nhạc dần dần bình ổn, biệt thự bao phủ ở trong bóng tối, Matthew từ cửa hông bên trong chui ra đến, lập tức đóng lại DV máy quay phim, mượn dùng đèn đường quang mang, nhìn thấy phía trước có người đi tới, vội vàng ghé vào một bụi bụi cây mặt sau, tránh thoát nhân viên bảo vệ tuần tra, lúc này mới đem DV bỏ vào tay cầm trong túi, lại ở mặt trên dựng quần áo, cảnh giác chung quanh nhìn nhìn, chung quanh một mảnh im lặng, nhanh chóng triều trang viên cửa đi.

Hắn trong óc còn thoáng hiện tại biệt thự yến hội thính nhìn lén đến hình ảnh, không khỏi hâm mộ cảm khái,“Đây mới là sinh hoạt a !”

Jonny Lee Miller một người một mình đấu sáu gợi cảm mĩ nữ, tràng cảnh này thật sự là đủ kích thích !

“Này mấy khốn kiếp thật biết chơi !” Trải qua suối phun, Matthew không lại che giấu, theo đường xe chạy đi ra ngoài,“Một đối sáu quá lãng phí !”

Hắn lắc lắc đầu, này mấy có tiền có danh Hollywood ngôi sao, tiểu sinh hoạt qua được thật tốt !

Rất nhanh, Matthew đến trang viên cửa, đối tên kia thủ vệ vẫy vẫy tay,“Cám ơn , hỏa kế !”

Phía trước phía sau bất quá hơn mười phút, thủ vệ ngược lại cũng không có hoài nghi, gật gật đầu nói,“Cần ngươi lại đây tiếp người nói, ta sẽ trước tiên thông tri ngươi.”

“Hảo ! hảo !” Matthew vội vàng đáp,“Không thành vấn đề.”

Theo thủ vệ bên cạnh tiểu môn, hắn ra trang viên, hướng tới Ford bảo mẫu xe bên kia đi, lần này sống làm vô kinh vô hiểm, xem như tương đương thuận lợi.

Đi đến bên cạnh xe, Matthew kéo ra cửa xe, trực tiếp lên điều khiển vị, Angelina - Jolie lập tức nhìn về phía trong tay hắn tay cầm túi,“Chụp đến sao?”

Matthew không đáp lại, mà là lấy ra DV máy quay phim, mở ra màn hình nhỏ, chuyển hướng Angelina - Jolie bên kia, khởi động máy ấn xuống nút play, hình ảnh khó coi, điên cuồng tiếng kêu càng là liên tiếp.

“Hảo !” Angelina - Jolie sắc mặt phi thường khó coi,“Ta để người lấy tiền lại đây.”

Nói xong, nàng lấy di động ra liền chuẩn bị gọi điện thoại, Matthew lại nói ngăn lại nàng, “Đợi đã, Jolie tiểu thư !”

Angelina - Jolie nhìn về phía bên này, nồng đậm lông mi gắt gao nhăn lại.

Matthew đóng lại DV máy quay phim, nhược nhược nói,“Trừ kia năm ngàn dollar, ta còn có một phi thường nhỏ thỉnh cầu.”

Hắn nhìn Jolie liếc nhìn, tận lực nhu hòa nói,“Thật sự rất tiểu.”

Angelina - Jolie nhìn nhìn Matthew trong tay DV máy quay phim, lạnh lùng mở miệng,“Nói !”

“Cái kia, Jolie tiểu thư.” Matthew châm chước một phen tìm từ, để tránh gà bay trứng vỡ,“Ta đi, ta cũng là diễn viên, không có bất cứ danh khí cái loại này tiểu diễn viên, với ngươi loại này đại nhân vật không có cách nào khác so, ta đâu...... Đã rất lâu không có tiếp đến công tác.”

Angelina - Jolie sắc mặt so vừa rồi càng âm trầm , tựa hồ còn tưởng mở miệng, Matthew nhanh chóng nói,“Mời ngươi hãy nghe ta nói xong, nhờ !”

Cũng không quản Angelina - Jolie nghe vẫn là không nghe, hắn nhanh hơn ngữ tốc,“Ta chỉ là tưởng nhờ ngươi tại thích hợp thời điểm, giúp ta tranh thủ một phần công tác.”

“Không có khả năng !” Angelina - Jolie trực tiếp cự tuyệt,“Ta để người đem tiền lấy đến cho ngươi, ngươi quá tham lam !”

Matthew biết nàng khẳng định hiểu lầm , vội vàng nói,“Ta không phải muốn cầu có tên có họ nhân vật, cũng không phải có lời kịch nhân vật, chỉ là tưởng xuất hiện tại màn ảnh bên trong, chẳng sợ đương bối cảnh bản !”

Lời này hắn nói phi thường chú ý, ngữ điệu cực kỳ thành khẩn, dùng hoàn toàn là thỉnh cầu khẩu khí, sợ Jolie trở thành hiếp bức.

Một ngụm ăn không thành mập mạp, thật quá phận yêu cầu Angelina - Jolie cũng không khả năng đáp ứng, này bà điên tuy rằng đầu không quá cùng thường nhân như vậy, nhưng chung quy không phải người điên.

Hắn thâm tư thục lự, chỉ là muốn mượn trợ đêm nay cơ hội này, bước ra chân chính bước vào Hollywood diễn viên bước đầu tiên, phía trước vị kia lưu lại ký ức rõ ràng nói cho hắn, này nhìn như cửa rất thấp bước đầu tiên, thực ra cũng không hảo đi, giống hắn như vậy ôm diễn viên mộng đi đến Los Angeles, lại liên đảm đương bối cảnh bản cơ hội cũng không có , có khối người.

Bắt đầu bao giờ cũng là gian nan , đây là Matthew lý giải, tựa như từng tại lao động thị trường đẳng sống như vậy, hơi có điểm kỹ thuật hàm lượng sống, nhân gia đều thích dùng người có kinh nghiệm !

Tuy rằng đối với Hollywood không quá lý giải, nhưng nghĩ đến một ngay cả lời kịch đều không có, chỉ cần đảm đương bối cảnh bản nhân vật, đối với Angelina - Jolie loại này đẳng cấp ngôi sao, hẳn là không phải việc khó.

Angelina - Jolie ngồi ở chỗ kia, trong lúc nhất thời không nói gì, chỉ là không ngừng đánh giá Matthew, phát hiện người này so nàng tưởng muốn thông minh.

“Hắn rất lòng tham.” Đây là nàng quan cảm,“Lại biết có chừng có mực.”

Một đảm đương bối cảnh bản tiểu nhân vật, đối với nàng đến nói xác thật không bất cứ độ khó, thậm chí không cần nàng mở miệng, tỷ như đang tại quay chụp này bộ phim, khiến trợ lý tùy tiện tìm tuyển diễn viên đạo diễn đề một câu liền là, chung quy nàng là đệ nhị nữ chính !

Là khiến phản bội nàng trượng phu thân bại danh liệt, tại tương lai ly hôn quan tòa trung khốn quẫn trọng yếu, vẫn là như vậy một bé nhỏ không đáng kể tiểu yêu cầu càng trọng yếu?

“A......” Angelina - Jolie bỗng nhiên cười.

Đổi làm vài năm phía trước, nàng chẳng những sẽ không đáp ứng, còn sẽ khiến bảo tiêu lại đây, hảo hảo thu thập hắn một phen, dù cho lấy không được quay chụp nội dung, nhưng nhân cuối cùng sẽ chậm rãi lớn lên, nàng không có khả năng vĩnh viễn đều là cái kia điên điên khùng khùng, mơ mơ màng màng tiểu cô nương, theo tuổi tăng trưởng, đầu đã càng ngày càng rõ ràng .

Bằng không này vài năm như thế nào sẽ sự nghiệp vững bước bay lên?

Angelina - Jolie chậm rãi mở miệng,“Có danh phiến sao?”

Nghe nói như thế, Matthew nhanh chóng tìm ra giấy cùng bút, viết xuống điện thoại giao cho Angelina - Jolie, Jolie tùy tay nhét vào trong túi, lấy di động ra ấn dãy số,“Ngươi mang tiền lại đây.”

Matthew thở ra nhẹ nhõm một hơi, biết cơ hội này chính mình khả năng bắt được.

Bất quá, hắn lập tức lại đề cao cảnh giác, bởi vì bên cạnh phía trước đi tới một khỏe mạnh người da trắng nam tử, may mà này người da trắng nam tử cho Angelina - Jolie một giấy bao, lại nhanh chóng ly khai.

Angelina - Jolie mở ra giấy bao, bên trong là một xấp mới tinh tiền mặt, hiển nhiên là chuyên môn chuẩn bị tốt , nàng cũng không nói nhiều, trực tiếp đem tiền mặt ném lại đây, Matthew tiếp được tiền mặt, đem DV máy quay phim hoàn cho nàng.

Thu hảo DV máy quay phim, Angelina - Jolie chuẩn bị xuống xe rời đi, bỗng nhiên lại quay đầu đến, hảo kỳ hỏi,“Ngươi không lo lắng ta nói chuyện không tính?”

“Lo lắng.” Matthew ăn ngay nói thật,“Lo lắng cũng không có biện pháp, chỉ có thể đánh cược một phen nhân phẩm của ngươi.”

Hai người thân phận địa vị khác biệt quá lớn, Jolie còn có bảo tiêu ở trong này, nói không chừng bảo tiêu còn mang theo thương, hắn có thể làm thế nào? Này căn bản chính là không ngang hàng miệng hiệp nghị, từ ban đầu hắn liền rõ ràng điểm này, nếu Jolie chỉ nói không làm, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo.

Matthew chỉ có thể đánh cược chuyện này đối Angelina - Jolie không đáng giá nhắc tới, căn bản không phí sức, hơn nữa lấy đến năm ngàn dollar, liền tính Angelina - Jolie lừa hắn, thực ra vẫn là buôn bán lời.

Đại khái là lấy đến muốn gì đó, Angelina - Jolie lúc này tâm tình rõ ràng biến hảo,“Chỉ cần ngươi không loạn nói.”

Không có video tư liệu, nói lung tung cũng không có tác dụng, đặc biệt đối Hollywood mà nói, nào ngôi sao trên người không có thật thật giả giả nghe đồn, chỉ cần không có chứng cớ chứng minh, vĩnh viễn đều là nghe đồn.

Matthew làm kéo kéo khóa thủ thế,“Ta cam đoan !”

Hiện tại hắn đương nhiên sẽ không nói lung tung, có lẽ không có Angelina - Jolie hỗ trợ, tiếp tục chờ đi xuống, tương lai cũng sẽ có cơ hội, chung quy làm lâm thời diễn viên cửa không tính cao, nhưng hôm nay chứng kiến hay nghe thấy, khiến hắn thật sự không tưởng đợi, bức thiết yếu qua càng tốt sinh hoạt, tựa như trong trang viên Jonny Lee Miller như vậy.

Chỉ cần Angelina - Jolie khẳng tuân thủ hứa hẹn, liền sẽ đại đại nhanh hơn này một quá trình.

Tuy rằng đổi một quốc gia, nhưng Matthew tin tưởng, có nhân mạch mạng lưới quan hệ càng tốt làm việc.

Angelina - Jolie xuống xe, rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm, Matthew phỏng đoán không qua bao lâu, nàng liền sẽ cùng Jonny Lee Miller ly hôn, người sau e còn sẽ xui xẻo, nói không chừng sẽ có cự ngạch tài sản tổn thất.

“Làm như vậy có phải hay không rất không phẩm ?” Matthew lúc này nhớ tới chức nghiệp phẩm hạnh, tiếp lại lắc đầu,“Giống ta như vậy tiểu nhân vật, muốn trở nên nổi bật, cũng không thể cứng nhắc a !”

Về phần chức nghiệp phẩm hạnh? Đẳng có tiền nói tiếp cũng không muộn nha.

Hắn móc ra kia năm ngàn dollar, trên tay ngã suất, phát ra một trận thanh thúy tiếng vang, này thanh âm dị thường dễ nghe, cực kỳ êm tai.

“Có tiền cảm giác......” Matthew ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tiền mặt thượng Franklin,“Thật hắn X hảo a !”

Thu hảo này năm ngàn dollar, ngồi nhìn hội tạp chí, Matthew nhìn nhìn thời gian, quan hảo cửa xe, đi phía sau trên ghế ngủ một giấc, tỉnh lại thời điểm, sắc trời dĩ nhiên tỏa sáng, cầm bình nước khoáng xuống xe đơn giản súc miệng rửa mặt sau, đợi không bao lâu, trang viên cửa cái kia thủ vệ lại đây thông tri hắn đi tiếp nhân.

Matthew lái xe đi đến trang viên biệt thự cửa chính phía trước, sáu quần áo không chỉnh nữ hài trước sau lên xe, các nàng đầy thân mùi rượu cùng mùi khói, còn có một ít mặt khác nói không nên lời hương vị, một đám trên mặt tràn ngập uể oải, tựa hồ một đêm chưa ngủ.

Này mấy nữ model ngồi ở trên chỗ ngồi, không có một chỗ hở, ngay cả ngày hôm qua cái kia cùng hắn hàn huyên một đường Rachel, đều mệt được tê liệt ngã xuống ở trên chỗ ngồi mặt.

Matthew phát động ô tô, khẽ lắc đầu, này mấy nữ hài nhìn như phong cảnh, kỳ thật......

Hắn không lại suy nghĩ, điều khiển ô tô đem này mấy nữ hài nhất nhất đưa trở về, sau đó phản hồi công ty dựa theo quy định trả lại chìa khóa, một ngày công tác xem như hoàn thành.

Tan tầm, hắn lập tức đi gần nhất bất động sản trung giới, hiện tại trong tay có điểm tiền, chuẩn bị thuê một thích hợp chỗ ở.

Tối hôm qua nghỉ ngơi coi như không sai, Matthew tinh lực đầy đủ dư thừa, liên tục chạy tam gia bất động sản trung giới, nhìn bảy phổ thông đơn thân chung cư, cuối cùng tại Westwood khu bên ngoài phổ thông khu dân cư, thuê xuống một đống lão cũ khu chung cư trung có thể xách túi vào ở đơn gian.

Phòng này rất nhỏ, không đến hai mươi mét vuông, có chứa mini độc lập buồng vệ sinh, bởi vì lão cũ tường da đều tại điệu, mỗi tháng tiền thuê chỉ có 400 dollar, Matthew một lần tính thanh toán nửa năm phí dụng, tại Los Angeles xem như có điểm dừng chân.

Đến buổi tối, hắn tiếp tục vi hồng chim cánh cụt công ty ra xe, công tác đều không sai biệt lắm, hơn nữa không thế nào ảnh hưởng buổi tối nghỉ ngơi, ngày hôm sau còn có thể có tinh lực làm mặt khác sự tình.

Buổi sáng lại một lần tan tầm thời điểm, Matthew vừa đi ra hồng chim cánh cụt công ty, di động vang .

Hắn ấn xuống nút tiếp nghe, ống nghe bên trong truyền đến một chức nghiệp hóa giọng nữ,“Ngươi hảo, ta là Jolie tiểu thư trợ lý Vanessa......”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 7: Hộ Khách Của Ta

Cắt đứt điện thoại, đứng ở hồng chim cánh cụt công ty cửa, Matthew dùng lực huy huy quyền đầu, này bước hướng ngôi sao mộng, mở ra tương lai tốt đẹp sinh hoạt bước đầu tiên, rốt cuộc liền muốn đến !

Gọi điện thoại người tới là Angelina - Jolie trợ lý, nàng thông tri Matthew thứ hai tuần sau cùng người đại diện cùng nhau, đi Burbank phía bắc Universal ảnh thành studio thử vai, cũng nói chính là khiến tuyển diễn viên đạo diễn xem một chút mà thôi, sau đó cùng kịch tổ ký kết một phần lâm thời diễn viên hiệp nghị.

Về phần nhân vật, chính là cái loại này màn ảnh nhoáng lên một cái mà qua người qua đường giáp.

Matthew không nghĩ tới một bước lên trời, kia cũng không khả năng, này cơ bản phù hợp hắn mong muốn.

Hắn bản nhân không phải đặc biệt lý giải Hollywood, biết đến cơ bản đều là cái kia tin tức điên cuồng truyền bá niên đại hàng thông thường, tỷ như Angelina - Jolie sau này gả cho Brad - Pitt linh tinh, nhưng phía trước vị kia, bởi vì muốn tiến vào Hollywood quan hệ, thu thập qua rất nhiều tư liệu, này mấy ký ức đều lưu lại.

Cho nên, Matthew đối với hiện tại định vị rất rõ ràng, chính là một lâm thời diễn viên, dùng một cái khác quốc gia lời đến nói, cũng gọi quần chúng diễn viên.

Mặc kệ là cái gì diễn viên, muốn lấy được một phần công tác, đều cần người đại diện.

Hollywood lấy được một phần công tác không dễ dàng, nhưng trở thành trên danh nghĩa diễn viên cửa lại không cao, bất luận kẻ nào muốn làm diễn viên, vô luận là chuyên nghiệp diễn viên vẫn là lâm thời diễn viên, bước đầu tiên là tìm nhiếp ảnh sư chiếu mấy tấm avatar cùng toàn thân ảnh chụp, sau đó đến trù tính công ty đăng ký thân cao, thể trọng, ánh mắt nhan sắc đẳng tư liệu, ký kết đại lý hợp đồng, để vào kho số liệu bên trong giao do trù tính công ty cùng kịch tổ bàn bạc.

Phía trước vị kia, sớm liền hoàn thành một bước này công tác, hắn tại một tiểu trù tính công ty làm qua lập hồ sơ, di động trung còn lưu có một người đại diện điện thoại, đáng tiếc đối phương chưa từng có cùng hắn liên hệ qua.

Matthew cầm ra di động, biên lật xem biên triều xe buýt trạm đi, hiện tại không có càng tốt lựa chọn, di động trung lưu có điện thoại vị kia người đại diện, có thể thử tiếp xúc một chút.

Thật sự không được, lại tìm mặt khác tiểu trù tính công ty, Los Angeles dù sao cũng là Hollywood nơi .

Thực ra tìm một người đại diện, hắn cùng với Angelina - Jolie đàm hoàn liền tưởng đến, nhưng ngày hôm qua vội vàng thuê phòng ốc, buổi tối lại đi công tác, còn chưa kịp rút ra thời gian.

Dựa theo phía trước vị kia lưu lại ký ức, người đại diện không chỉ là diễn viên thu hoạch công tác tất yếu , xuất sắc người đại diện còn có thể giúp cố chủ quy hoạch tương lai chức nghiệp đường, Matthew còn tưởng đi chuyên môn biểu diễn huấn luyện trường học tiến tu, đây cũng là tất yếu , nhưng hắn hai mắt một mạt hắc, cần được đến cùng loại người đại diện như vậy chuyên nghiệp nhân sĩ đề nghị.

Hollywood không chỉ có ngũ đại trù tính công ty, còn có rất nhiều tại ngũ đại công ty trong kẽ hở sinh tồn tiểu công ty.

Ở trên Sunset Boulevard tinh quang công ty chính là trong đó một nhà.

Công ty này quy mô không lớn, thành lập thời gian cũng không dài, chỉ có bảy tám lấy được giấy phép thời gian không dài lại không có bao nhiêu tài nguyên tiểu người đại diện, văn phòng cũng chỉ có ba gian, lão bản chiếm cứ một gian, tài vụ dùng nhỏ nhất kia gian, còn lại người đều chen tại một gian đặc đại hào trong văn phòng.

“Uy, Kuka đạo diễn, là ta, Dennis a, hôm trước chúng ta cùng nhau ăn cơm xong.”

Gọi điện thoại người là mang kính mắt mập mạp, dù cho đối phương chỉ là tiểu kịch tổ tuyển diễn viên đạo diễn, cũng nhìn không tới bên này, vẫn là đầy mặt nịnh nọt,“Của ngươi phim không phải cần hai mươi khối thi thể sao? Nhân thủ ta đã liên hệ hảo ! yên tâm, tuyệt đối không thành vấn đề, những người này đều diễn qua thi thể, nằm trên mặt đất ngươi lấy chân đá bọn họ đều sẽ không động ! chúng ta lúc nào ký ước?”

“Hảo ! hảo !”

Đại khái bên kia ứng xuống dưới, mập mạp cười đến ánh mắt đều nhìn không thấy ,“Ta sáng mai liền qua đi !”

Cắt đứt này điện thoại, mập mạp thu hồi trên mặt nịnh nọt, một mông ngồi ở trên ghế, ghế dựa phát ra một trận lạc chi lạc chi khủng bố thanh âm, tựa hồ tùy thời đều sẽ bị hắn áp sụp.

“Gặp quỷ nghiệp vụ !” Mập mạp xoa xoa cười cương ngạnh mặt, thấp giọng oán giận,“Tất cả đều là loại này bất nhập lưu nghiệp vụ !”

Hắn tổng cảm giác công ty đại lý lâm thời diễn viên nghiệp vụ khiến chính mình nhân tài không được trọng dụng, ở trong này làm tiếp cận một năm, sở hữu cùng công ty hợp tác qua điện ảnh trung, một bộ tại rạp chiếu phim đại quy mô phát hành cũng không có, cơ bản đều là chút trực tiếp chảy vào băng ghi hình thị trường mặt hàng, phim truyền hình phương diện hơi chút hảo điểm, nhưng phương diện này nghiệp vụ thủy chung cầm giữ tại lão bản trong tay, căn bản không tới phiên hắn nhúng tay.

Đinh linh linh --

Trên bàn công tác điện thoại vang lên.

“Ngươi hảo......” Hắn cầm lấy microphone,“Nơi này là tinh quang công ty Dennis.”

“A, ngươi hảo.” Ống nghe trung truyền đến là có chút xa lạ thanh âm,“Ngươi là Dennis - Kurt tiên sinh đi?”

“Là ta !” Hắn cho rằng có nghiệp vụ bên trên môn .

“Ta là Matthew - Horner.” Dennis không nhớ rõ tên này,“Đoạn thời gian trước tại ngươi kia lập hồ sơ qua diễn viên.”

Nghe nói như thế, Dennis lập tức hiểu được, đây không phải nghiệp vụ, một làm mộng tưởng hão huyền hỗn cầu mà thôi,“Ngươi có chuyện sao?”

Hắn trong thanh âm mang theo một điểm không kiên nhẫn.

“Là như vậy, ta tại một kịch tổ lấy đến lâm thời diễn viên công tác, cần một người đại diện ký ước.”

Dennis có điểm hứng thú,“Mấy phân?”

“Một phần !”

Nghe được này trả lời, Dennis vừa dâng lên hứng thú biến mất vô tung vô ảnh, vì một lâm diễn đi chạy chân? Tài năng lấy vài đồng tiền?

“Dennis - Kurt tiên sinh?” Bên kia đại khái là nghe không được thanh âm, bắt đầu thúc giục,“Ngươi còn tại sao?”

Chuông di động thanh bỗng nhiên vang lên, Dennis cầm lấy đến xem liếc nhìn, nhìn thấy là cùng chính mình có nghiệp vụ lui tới một tuyển diễn viên đạo diễn, lập tức đem trong tay ống nói phóng tới một bên, vừa lúc nhìn thấy đối diện trước bàn làm việc tháng trước mới vào công ty tuổi trẻ không có chuyện gì, vẫy vẫy tay, lão khí hoành thu nói,“Ta nơi này có nghiệp vụ, ngươi lại đây xử lý một chút.”

Cái kia tuổi trẻ chút người đại diện lấy qua microphone, liền nói lên.

Dennis - Kurt chuyển được di động, còn chưa kịp nói chuyện, bên trong truyền đến nổi giận thanh âm,“Dennis, ngươi đang làm cái gì? Ta muốn là tiện nghi phi công hội diễn viên ! không cần giá đắt công hội diễn viên ! ngươi liên hệ diễn viên trung, vì sao có công hội thành viên? Muốn tìm công hội thành viên, lão tử sẽ không đi diễn viên công hội phát thông cáo sao? Còn muốn tìm ngươi làm gì !”

“Xin lỗi !” Dennis - Kurt nhanh chóng bồi tội,“Xin lỗi ! khả năng là của ta trợ lý sơ sót......”

Hắn nơi nào có cái gì trợ lý, chỉ là trốn tránh trách nhiệm mà thôi.

“Ngày mai buổi sáng !” Hắn cam đoan nói,“Ngày mai buổi sáng thích hợp diễn viên tư liệu nhất định truyền đến ngươi trong tay !”

Bên kia lại mắng mắng liệt liệt vài câu, Dennis - Kurt chỉ có thể nghe, cắt đứt điện thoại sau, ngồi ở trên ghế tức giận đến thẳng mắt trợn trắng.

“Đợi đã, ta tưởng xác định một chút !”

Đối diện cái kia tuổi trẻ người đại diện mà nói truyền tới,“Ngươi là nói ngươi lấy đến một tại James - Mangold đạo diễn, do Winona - Ryder cùng Angelina - Jolie diễn viên chính Girl, Interrupted kịch tổ công tác?”

“Cái gì?” Dennis - Kurt sửng sốt một chút,“James - Mangold? Winona - Ryder? Angelina - Jolie? Girl, Interrupted?”

Này mấy cao lớn thượng danh tự, như thế nào sẽ cùng hắn ngay cả danh tự đều chưa nhớ kỹ cái kia tiểu lâm diễn liên lụy cùng một chỗ?

Nếu nhớ không lầm mà nói, này bộ Sony Columbia ảnh nghiệp phim đầu tư cao tới bốn ngàn vạn dollar a ! đừng nói là hắn cùng hắn thủ hạ lâm diễn , liền công ty lão đại cũng tiếp xúc không đến này đẳng cấp !

Sẽ không lầm đi? Dennis - Kurt khó có thể tin.

“Vâng !” bên kia ẩn ẩn truyền đến thanh âm phi thường xác định,“Là Jolie tiểu thư giới thiệu này phân công tác.”

Jolie? Angelina - Jolie? Dennis - Kurt đằng đứng lên, lấy cùng mập mạp thân hình hoàn toàn không hợp tốc độ, trực tiếp vọt tới đối diện, đoạt lấy điện thoại microphone, không nhìn tuổi trẻ trong mắt phẫn nộ, lớn tiếng nói,“Xin lỗi, vừa rồi lâm thời có điện thoại. Ta là của ngươi người đại diện Dennis - Kurt.”

Tuổi trẻ nhìn thấy mập mạp như thế vô sỉ, phẫn nộ muốn nói cái gì, nhưng tại đối phương uy hiếp ánh mắt cùng lão tư cách khí phái trung, lại uể oải đi xuống.

“Ngươi hảo, ta là Matthew - Horner.” Bên kia nhân tựa hồ cái gì cũng không ý thức được,“Ngươi có thể thay để ý ta nghiệp vụ sao?”

Dennis - Kurt lập tức nói,“Có thể ! đương nhiên có thể !”

Đối với một người đại diện đến nói, như vậy một phần nghiệp vụ căn bản tính không được cái gì, nhưng có thể thay lý này phân nghiệp vụ, lại ý nghĩa có thể cùng Angelina - Jolie cùng Girl, Interrupted kịch tổ này đẳng cấp nhân vật giao tiếp, đây là hắn chưa từng có tiếp xúc qua tầng cấp !

Đừng nói là hắn , cho dù là toàn công ty cũng không có tiếp xúc qua.

Này chẳng khác nào là một khối nước cờ đầu, gõ ra đi thông càng cao cấp nghiệp vụ đại môn nước cờ đầu !

Ngốc tử mới tưởng vĩnh viễn đại lý lâm diễn nghiệp vụ, chờ ở loại này không có tiền đồ tiểu công ty đâu.

Ngẫm lại có cơ hội thành lập càng cao tầng cấp mạng lưới quan hệ, Dennis - Kurt liền khẩn cấp nói,“Như vậy đi, Matthew, chúng ta gặp một mặt, ngươi tới một chuyến công ty, chúng ta gặp mặt nói chuyện.”

Buông xuống điện thoại, Dennis - Kurt phát hiện đối diện tuổi trẻ còn tại nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, nói,“Nhìn cái gì vậy? Này vốn là của ta hộ khách.”

Hắn nói không sai, tuổi trẻ tức giận bất bình nhìn một lần cuối cùng, bất đắc dĩ ngồi trở lại ghế dựa trung.

Qua đại khái bốn mươi phút, bên ngoài trước đài tiếp đãi nhân viên mang theo một người trẻ tuổi đi đến, vừa vào cửa liền nói,“Dennis, tìm ngươi.”

Theo tiếp đãi nhân viên ánh mắt, Matthew thấy được một mang kính mắt đại mập mạp, nhìn ra thể trọng ít nhất cũng muốn hai trăm cân trên đây.

“Ngươi là Matthew?”

Cái kia đại mập mạp chất lên đầy mặt tươi cười, đón đi lên, Matthew gật gật đầu,“Ngươi là Dennis - Kurt tiên sinh?”

“Bảo ta Dennis liền hảo.” Đại mập mạp quen thuộc nói.

Hắn mắt nhìn đồng hồ, nói,“Đi, chúng ta đi tầng một quán cà phê đàm.”

Matthew không có ý kiến, cùng mập mạp đi đến quán cà phê, mập mạp muốn hai ly cà phê, hỏi,“Là Jolie tiểu thư giới thiệu công tác?”

“Đúng vậy.” Matthew không chút do dự lạp hổ da làm đại kỳ, đồng thời nói,“Điểm này thỉnh bảo mật, Jolie tiểu thư không muốn khiến ngoại nhân biết.”

Dennis - Kurt gật gật đầu,“Ngươi đem đại khái tình huống nói một chút đi.”

Matthew sớm liền làm tương quan chuẩn bị, đem có thể nói thêm mắm thêm muối nói một lần, tổng thể chính là hắn đến Hollywood tìm mộng, cơ duyên xảo hợp nhận thức Jolie, sau đó Jolie giúp hắn lấy đến một phần lâm thời diễn viên công tác.

“Yên tâm, thứ hai ta cùng ngươi cùng đi.”

Nghe xong, Dennis - Kurt có chút hào khí nói,“Ngươi chỉ để ý diễn trò, còn lại sự tình ta đến xử lý !

Đề cử phiếu ! đề cử phiếu ! đề cử phiếu ! chuyện trọng yếu nói ba lần !

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 8: Lương 6 Đô/Giờ

Thứ hai sáng sớm, Matthew vừa tắm xong tất, di động liền vang lên, người đại diện Dennis - Kurt đã lái xe chờ ở dưới khu chung cư, hắn thay một thân tân mua chính trang, vội vã đi xuống lầu, ngồi trên người đại diện xe, cùng nhau đuổi hướng Universal ảnh thành.

Trên đường Dennis - Kurt dặn dò Matthew rất nhiều chú ý hạng mục công việc, nhất là tại kịch tổ nội không cần nói lung tung, không cần lòng hiếu kỳ quá nặng, vạn nhất nhìn thấy cái gì kỳ quái sự cũng muốn đương không thấy được.

Matthew ở mặt ngoài gật gật đầu, lại không hướng lỗ tai bên trong đi, hắn khởi bước thật sự là quá thấp, muốn mau chóng trèo lên, một là muốn hoàn thiện tự thân tỷ như kỹ xảo biểu diễn như vậy ngạnh thực lực, hai là cần cơ hội !

Nhưng cơ hội không phải trống rỗng xuất hiện , có đôi khi cũng muốn dựa vào sáng tạo.

Tỷ như bang Angelina - Jolie bắt gian loại sự tình này, nếu hắn không đề cập tới phụ gia yêu cầu, hiện tại nơi nào có cơ hội này? Matthew mấy ngày này suy trước tính sau, phỏng đoán rất nhiều Jolie thực hiện miệng hiệp nghị nguyên nhân, nghĩ đến không ngoài mấy cái phương diện, một là nữ nhân này cá tính xác thật bất đồng với thường nhân, hai là nàng thật liền muốn ly hôn , cũng không để ý có người nói bậy cái gì.

Dennis - Kurt lái xe đi đến Universal ảnh thành, tiến vào du khách dừng bước quay chụp khu, đình hảo xe tùy tiện hỏi thăm một chút, rất nhanh liền tìm đến Girl, Interrupted kịch tổ ở studio, tuy rằng thời gian còn sớm, nhưng trong studio đã người đến người đi, bắt đầu bận rộn.

Tiến vào studio, hỏi thanh tuyển diễn viên đạo diễn ở văn phòng, Dennis - Kurt hỏi,“Ngươi muốn cùng Jolie tiểu thư chào hỏi sao?”

“Không cần.” Matthew phỏng đoán Angelina - Jolie hẳn là không tưởng nhìn thấy chính mình,“Nàng khiến chúng ta trực tiếp đi tìm tuyển diễn viên đạo diễn.”

Dennis - Kurt trong mắt lóe qua một tia thất vọng, bất quá không lại nói cái gì, di chuyển to béo thân thể phía trước dẫn đường, tìm đến tuyển diễn viên đạo diễn ở trước cửa văn phòng.

Gõ cửa, bên trong truyền đến thanh thúy mời vào thanh, Matthew hai người đẩy cửa đi vào, một ba mươi tuổi đến bốn mươi tuổi ở giữa nam nhân ngồi ở bàn công tác mặt sau, tựa hồ tại lật xem tư liệu.

“Là Robin tiên sinh sao?” Matthew nhìn thấy đối phương gật đầu, nhanh chóng nói,“Jolie tiểu thư trợ lý Vanessa thông tri ta hôm nay lại đây thử vai.”

“Úc......” Này gọi Robin nhân nghĩ tới,“Có chuyện như vậy.”

Dennis - Kurt vẫn ở bên cạnh vểnh tai nghe, lúc này nhanh chóng tiến lên một bước, hai tay đưa lên chính mình danh thiếp, cung kính nói,“Ngươi hảo, Robin đạo diễn. Ta là Matthew người đại diện Dennis - Kurt.”

Robin tiếp nhận danh thiếp, tùy tay đặt ở trên bàn, sau đó lên lên xuống xuống đánh giá Matthew một phen,“Hảo.”

Hắn cầm lấy điện thoại, tùy tiện ấn một chút,“John, nơi này có lâm thời diễn viên, ngươi lại đây dẫn bọn hắn đi ký một phần hiệp nghị.”

Matthew xem xem Robin, lại xem xem Dennis - Kurt, thử vai đâu? Này liền tính xong việc ?

Một người trẻ tuổi đi vào đến, làm thỉnh thủ thế,“Chúng ta đi pháp luật bộ.”

Bên cạnh, Dennis - Kurt đầy mặt nịnh nọt, lấy lòng Robin vài câu sau, thuận lợi lấy đến hắn danh thiếp.

Tại người trẻ tuổi dẫn dắt dưới, Matthew cùng Dennis - Kurt ra văn phòng, triều chuyên quản hợp đồng kịch tổ pháp luật bộ đi.

Matthew vừa đi vừa thấp giọng hỏi,“Này liền tính thử vai ?”

“Ngươi cho rằng đâu?” Dennis - Kurt hơi mang khinh thường nói,“Ngay cả lời kịch đều không có bối cảnh bản công tác, hắn xem một chút đủ rồi, chỉ cần bộ dạng không phải rất kỳ lạ, đổi ai đều giống nhau.”

Matthew gật gật đầu, lời này phi thường có đạo lý, cũng càng trở nên cảm giác cơ hội tầm quan trọng.

Tiến vào một gian văn phòng khác, có pháp luật cố vấn lấy đến một phần hợp đồng, Matthew tiếp được lật lật, đọc lên đến có chút khó khăn, tự thân văn hóa trình độ quá kém, tương lai muốn có điều phát triển, thật cần nạp điện, tối thiểu đọc viết phương diện, không thể giống hiện tại kém như vậy.

Hắn chỉ là trọng điểm nhìn nhìn đãi ngộ phương diện, liền đem hợp đồng cho Dennis - Kurt, loại sự tình này vẫn là giao cho người đại diện xử lý tốt , dù sao không bao nhiêu tiền lương khả lấy, cũng không cần lo lắng chính quy kịch tổ gạt hắn loại này bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật.

Gặp Dennis - Kurt lật xem lâm thời hợp đồng, Matthew tiếp tục suy xét chính mình sự tình, quyết định đợi lát nữa đi ra ngoài, tìm tiệm sách mua mấy bản diễn viên phương diện thư, vừa có thể lý giải chút chuyên nghiệp tri thức, còn có thể đề cao đọc trình độ, nhất cử lưỡng tiện.

Người đại diện chỉ là rất đơn giản lật lật, liền tiếp đón Matthew,“Lại đây ký tên đi.”

Matthew quá khứ tại lâm thời trên hợp đồng ký xuống đại danh, tên kia dẫn bọn hắn tới được người trẻ tuổi nói,“Các ngươi có thể đi, cần thời điểm ta sẽ gọi điện thoại.”

“Đi thôi.” Dennis - Kurt tiếp đón Matthew, Matthew ngẩn người, vẫn là đi theo phía sau hắn ra văn phòng.

“Làm sao muốn đuổi nhân a?” Matthew hỏi.

“Hôm nay lại không cần ngươi công tác, lưu ngươi ở trong này làm cái gì, khiến ngươi hỗn giờ công bạch thanh toán tiền lương sao?” Dennis - Kurt tức giận nói,“Mỗi giờ lục dollar không phải tiền a?”

Matthew nhún vai, vừa ký kết này phân lâm thời diễn viên hợp đồng, tiền lương là mỗi giờ lục dollar, hắn phỏng đoán khả năng là địa phương quy định thấp nhất khi lương tiêu chuẩn, kịch tổ cần thanh toán tiền lương giai đoạn, không chỉ là quay chụp khi, bao gồm thông tri hắn đến kịch tổ công tác chờ đợi thời gian cũng tính toán ở bên trong.

Hơn nữa tiền lương không phải trực tiếp cho hắn , kịch tổ sẽ thanh toán cấp trù tính công ty, trù tính công ty lấy tối cao tiêu chuẩn khấu trừ 10% sau, mới sẽ đem còn thừa đánh tới hắn trướng thượng,

Chân chính tính xuống dưới, này phân công tác cơ bản lấy không được vài đồng tiền.

Matthew cũng triệt để minh bạch, vì sao diễn viên không nổi danh thời điểm, đều phải kiêm chức nuôi sống chính mình .

Như vậy một phần công tác, nếu mỗi tháng đều khởi công hơn hai mươi ngày, nuôi sống chính mình không là vấn đề, nhưng có mấy cái lâm thời diễn viên một tháng có thể tiếp nhiều như vậy hí?

“Cái kia, Dennis......”

Có phía trước vi ước sự kiện, Matthew rất cần tiền,“Này tiền lương tiêu chuẩn lúc nào có thể tăng lên?”

“Ngại tiền ít?”

Chung quanh không có người nào, Dennis - Kurt cũng liền tùy ý nói,“Gia nhập diễn viên công hội, tiền lương ít nhất có thể gấp bội.”

Matthew tiếp mở to hai mắt,“Thật sao?”

Dennis - Kurt con mắt đều không xem Matthew,“Đương nhiên là thật . Diễn viên công hội có quy định, công hội thành viên thấp nhất khi lương không được thấp hơn 10 dollar, thấp nhất ngày lương không được thấp hơn 120 dollar......”

Matthew không phải ngu ngốc, lập tức phát giác bên trong có vấn đề,“Kịch tổ có phải hay không không thích lương cao lâm thời diễn viên?”

Tựa như hắn tại lao động thị trường đẳng sống khi như vậy, nào lão bản không thích tiện nghi lao công?

“Ngươi rất thông minh nha !” Dennis - Kurt lão khí hoành thu vỗ vỗ Matthew bả vai,“Giống ngươi loại này nhân, gia nhập diễn viên công hội nhìn như có bảo đảm, kỳ thật vứt bỏ duy nhất cạnh tranh ưu thế.”

Hắn hừ một tiếng,“Còn có, ngươi cho rằng diễn viên công hội là ngươi tưởng tiến liền có thể tiến sao?”

Matthew trừng mắt nhìn, nhìn qua giống như là vô tri đứa ngốc,“Không phải nói chuẩn nhập môn hạm rất thấp sao?”

“Ân, diễn viên công hội chuẩn nhập môn hạm là rất thấp !” Dennis - Kurt đi nhanh hướng phía trước đi, đẳng Matthew từ phía sau theo kịp, còn nói thêm,“Cửa thấp cũng là có cửa !”

“Dạng này a.” Matthew tất yếu phải hiểu rõ một ít cơ bản trò chơi quy tắc,“Có thể nói nói nha?”

Dennis - Kurt quay đầu nhìn Matthew liếc nhìn, trên mặt bao nhiêu hiện ra một điểm không kiên nhẫn, nhưng xem tại nương hắn này khối nước cờ đầu tiến vào này studio phân thượng, vẫn là nói đơn giản nói,“Muốn gia nhập diễn viên công hội cũng không đơn giản, tất yếu phù hợp nhập hội xin tư cách, mới có thể xin nhập hội.”

Hắn thấp giọng ho khan một chút, tiếp tục nói,“Đầu tiên, tại cùng công hội ký tên qua hợp đồng điện ảnh, quảng cáo, phim truyền hình tác phẩm trung đảm nhiệm qua chủ yếu diễn viên, hơn nữa tiền lương đạt tới công hội tiêu chuẩn; Còn có thể tại mặt khác một bộ ngang nhau tiêu chuẩn chế tác trung công tác 30 thiên, nhưng tại đây 30 thiên bên trong tất yếu xin gia nhập công hội; Hoặc là, bất cứ một lâm thời diễn viên, nếu có ba độc lập thời gian làm việc tham dự công hội tán thành chế tác bằng chứng, đồng thời phụ thượng thu nhập chứng minh, cũng liền có nhập hội xin tư cách.”

Nghe đến mấy cái này, Matthew lập tức biết, dù cho chính mình tưởng nhập công hội, cũng không có tư cách.

Dennis - Kurt lại hừ một tiếng,“Còn cần rất nhiều tiền ! tại Los Angeles nhập hội phí muốn 3000 dollar, giống ngươi như vậy, nửa năm thủ tục phí còn muốn 58 dollar.”

“Ta còn là tiếp tục bảo trì tự do thân đi.” Matthew lập tức làm ra quyết định.

Dennis - Kurt lại lão khí hoành thu nói,“Còn không phải rất ngốc.”

Matthew ánh mắt từ hắn ở trên mặt béo đảo qua, lại cái gì cũng không có nói.

Hai người đi đến studio cửa, Dennis - Kurt đột nhiên ngừng lại, đối Matthew nói,“Chính ngươi trở về đi, ta còn có chuyện.”

Không đợi Matthew mở miệng, hắn quay đầu hướng studio trung đi.

Matthew khẽ nhíu mày, loại này tá ma giết lừa hành động nếu còn nhìn không ra, hắn liền thật sự là ngu ngốc .

Từ Dennis - Kurt một loạt hành động trung, Matthew không khó nhìn ra, đối phương chỉ là đem hắn trở thành một khối tiến vào này kịch tổ nước cờ đầu.

Hắn lắc lắc đầu, hiện tại không thể so đo này mấy, song phương vốn là cho nhau lợi dụng quan hệ.

Không đi quản lưu lại studio luồn cúi Dennis - Kurt, Matthew một đường đi ra Universal ảnh thành quay chụp khu, tại ảnh cửa thành phụ cận tìm kiếm xe buýt trạm thời điểm, thấy được một gian rất lớn tiệm sách, này tiệm sách ở ảnh thành du lãm khu tất kinh trên đường, lấy bán ra ảnh thị phương diện bộ sách vi chủ.

Phía trước liền tưởng mua mấy quyển sách, hắn lập tức đi qua, tiến vào tiệm sách sau, bởi thời gian còn sớm, bên trong không mấy người, nhân viên cửa hàng cũng chỉ là tại thu ngân đài bên kia đứng hai.

Từ thu ngân đài biên trải qua thời điểm, Matthew lung tung hướng bên trong liếc liếc nhìn, phát hiện thu ngân đài mặt sau tương đối bí ẩn vị trí, có một đài đang tại vận hành theo dõi máy theo dõi, không khỏi thầm than một tiếng, lão mĩ cũng quá hủ bại , như vậy tiệm sách đều trang bị theo dõi.

Hắn theo sau đi vào mặt tiền cửa hàng giá sách gian, tìm đến đặt cùng diễn viên có liên quan bộ sách giá sách, rút ra một quyển tác phẩm vĩ đại, đại khái đối diện giá sách là không, tác phẩm vĩ đại vị trí trở thành một chỗ hổng, vừa lúc có thể nhìn thấy cách vách hai hàng giá sách gian thông đạo.

Matthew vốn cũng không để ý, chỉ là theo bản năng ngắm một cái, lại bị một nữ nhân hấp dẫn nhãn cầu.

Nữ nhân này để ngang tai màu đen tóc ngắn, ngũ quan tinh xảo đến không có tì vết, từ này góc độ xem qua, tinh tế thanh thuần mà lại mĩ lệ, trừ nữ tính mĩ, còn có một cỗ tuyệt bức soái T phạm nhi !

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 9: Tiếng Hô Phẫn Nộ

Bất luận kẻ nào nhìn thấy như vậy mĩ nữ, đều sẽ dừng lại nhiều xem một hồi, Matthew cũng không ngoại lệ, bởi trung gian cách giá sách làm che lấp, ánh mắt chợt thẳng theo tóc ngắn nữ nhân di động, nàng bản thân bộ dạng xinh đẹp, còn chạy tới dạo thư điếm, có thể được cho là trong lời đồn trí tuệ mĩ nữ đi?

Như vậy ý niệm vừa xuất hiện, Matthew đột nhiên trừng lớn ánh mắt, cái kia nữ nhân tựa hồ tìm đến thích thư, dừng ở một phía trước giá sách, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, rút ra hai bản màu sắc rực rỡ ba mươi hai khai thư bổn, nhét vào chính mình trong ví.

Matthew dùng lực chớp mắt vài cái, tựa hồ không tin trước mắt nhìn thấy hết thảy, như vậy một tinh tế, tinh xảo mà lại thanh thuần nữ nhân, dĩ nhiên là tiểu thâu?

Tóc ngắn nữ nhân đem thư bổn nhét vào trong bao, dường như không có việc gì tiếp tục dạo thư điếm, Matthew cảm giác nàng cũng có khả năng là đem thư tạm thời phóng trong bao, đến thu ngân đài bên kia trả phí khi liền sẽ móc ra đến, riêng nhanh chóng tuyển vài bản về diễn viên thư, chuyển tới nữ nhân bên kia giá sách gian, phát hiện đối phương đã hướng đi thu ngân đài.

“Nếu nàng là tiểu thâu, bị trảo đến liền phấn khích a !”

Lòng hiếu kỳ quấy phá, Matthew đi theo qua, đi ngang qua nữ nhân lấy thư giá sách khi, riêng nhìn thoáng qua, mặt trên quả nhiên có hai không vị.

Liền tại hắn chuyển ra giá sách gian thời điểm, tóc ngắn nữ nhân mang theo tay cầm túi tùy tiện trải qua thu ngân đài, đứng ở thu ngân đài mặt sau hai nữ nhân viên cửa hàng còn nhiệt tình cùng nàng chào hỏi, tựa hồ nhận thức nàng bộ dáng, nữ nhân gật gật đầu, trực tiếp ra cửa.

Matthew không khỏi lắc lắc đầu, đi qua đem thư đặt ở thu ngân trên đài, lại cái gì cũng không có nói, trả tiền sau rời đi, tuy rằng việc này khiến hắn cảm thấy sửng sốt, nhưng cũng không quản nhàn sự tất yếu.

Vì tiết kiệm phí tổn, hắn không có gọi taxi, đổi thừa xe buýt trở về nhà, thuê tiểu chung cư cứ việc lão cũ, lại cũng ý nghĩa hắn tại Los Angeles có cố định điểm dừng chân.

Về trong nhà, ngồi ở trung gian đều đã sụp đổ trên sô pha, Matthew tùy tay lấy qua mua đến trong sách một quyển, lật ra nhìn lên, đây là O'Brien viết [ điện ảnh biểu diễn: Vi máy quay phim tiến hành biểu diễn kỹ xảo cùng lịch sử ], hắn đọc một hồi, tựa như phía trước xem hợp đồng như vậy, đọc lên đến tổng cảm giác khó khăn......

Phanh --

Matthew khép lại thư, đề cao đọc năng lực lửa sém lông mày, suy nghĩ một hồi, chạy đến dưới lầu sạp báo mua hai phân báo chí, so với tràn ngập chuyên nghiệp thuật ngữ tác phẩm vĩ đại, báo chí lý giải lên độ khó nhỏ hơn một ít.

Xem xong một phần tiểu báo, hắn cho mình định ra nhiệm vụ, về sau mỗi ngày đều tất yếu rút ra thời gian đọc, đề cao này một hạng cơ bản nhất năng lực, đẳng đọc đề cao đến nhất định trình độ, còn muốn rèn luyện viết phương diện năng lực.

Liền tính không làm được Hollywood ngôi sao, cũng không thể đương người nửa mù chữ.

Còn có biểu diễn trường học, đây cũng là rất trọng yếu sự tình, bất quá không thể sốt ruột, Matthew mấy ngày này tra qua, nếu nguyện ý đào tạo sâu, tại Los Angeles có vô số biểu diễn huấn luyện cơ cấu, này mấy cơ cấu bao gồm chuyên nghiệp biểu diễn trường học, ngắn hạn huấn luyện ban, các đại học lâm thời biểu diễn chương trình học, Broadway biểu diễn tọa đàm đợi đã (vân vân), tỉ như Hollywood ảnh thị hí kịch học viện liền cung cấp sáu tháng giáo trình, một tuần 5 thứ giảng bài.

Vấn đề là này mấy đều thu phí xa xỉ, tại vi ước bồi thường tùy thời đều có khả năng gia thân dưới tình huống, hắn tạm thời vô lực thanh toán lớn như vậy một bút phí dụng.

Vừa nghĩ đến phía trước vi ước, di động liền vang lên.

Matthew đặt ở bên tai, truyền đến một rất chuyên nghiệp hóa thanh âm,“Ngươi hảo, xin hỏi là Matthew - Horner tiên sinh sao?”

“Ta là.” Hắn có loại không tốt lắm dự cảm.

“Horner tiên sinh, ta là Chris - Walker luật sư.” Người nọ tự giới thiệu,“[ cấm kỵ Tarot bài ] kịch tổ pháp luật cố vấn, ta hiện tại đại biểu kịch tổ cùng với kịch tổ ở công ty, chính thức thông tri ngươi, ngươi trái với song phương ký kết hiệp ước......”

Sau đó hắn nói một đống lớn chuyên nghiệp thuật ngữ cùng hợp đồng điều khoản, cuối cùng biến thành một câu,“Ngươi cần thanh toán năm vạn dollar tiền bồi thường vi phạm hợp đồng ! thỉnh cung cấp của ngươi địa chỉ, ta buổi chiều sẽ cho ngươi phát chính thức luật sư hàm......”

“Uy? Uy?” Matthew lại đột nhiên la lớn,“Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ ràng? Đáng chết di động, lại có vấn đề !”

Nói xong, hắn trực tiếp dỡ ra di động sau xác, lấy xuống pin.

Đây là không có cách nào biện pháp, chỉ có thể ứng nhất thời chi cấp, phía trước cái kia gia hỏa cùng [ cấm kỵ Tarot bài ] kịch tổ ký ước thời điểm, lưu lại tất cả đều là chân thật tin tức, lập tức liền tân thế kỷ , tại lão mĩ như vậy một tin tức hóa xã hội bên trong, đối phương chỉ cần đuổi theo vi ước không buông, phỏng chừng hắn chạy về Texas ở nông thôn đều vô dụng.

“Năm vạn dollar không phải số lượng nhỏ a.” Matthew nhíu mày,“Ta có phải hay không cũng phải tìm luật sư?”

Tìm luật sư mà nói, dễ dàng đạt thành đình ngoại giải hòa, khả năng cũng không cần năm vạn dollar nhiều như vậy, nhưng luật sư phí cũng là không nhỏ phí tổn.

Matthew rất rõ ràng, chung quy là tiền vấn đề, nếu có tiền mà nói, mấy vấn đề này hết thảy không là vấn đề.

Lúc nào, chính mình tài năng giống Jonny Lee Miller như vậy tiêu dao a?

Nghĩ đến đây, Matthew buông xuống di động, lấy qua báo chí cùng thư bổn, lại chăm chú nhìn lên, nếu liên năng lực cũng không có mà nói, liền tính cơ hội xuất hiện ở trước mắt, cũng không khả năng bắt lấy.

Tại trong nhà nhìn vài giờ thư, buổi chiều lại đi ra ngoài chạy một vòng, tùy tiện đối phó điểm cơm tối, Matthew lại đi ra ngoài, trước mắt diễn viên chỉ có thể nói là kiêm chức, hắn chính quy chức nghiệp là hồng chim cánh cụt công ty tài xế.

Đi Liszt chỗ đó lĩnh công tác nhiệm vụ cùng chìa khóa xe, chịu đựng hắc nhân cùng mập mạp nói móc, lại tại tài xế phòng nghỉ bên trong đợi một đoạn thời gian, Matthew điều khiển kia chiếc Ford bảo mẫu xe xuất phát, đi trước Westwood khu đón người, sau đó đưa đến tới gần quận Cam đi.

Từ Westwood khu tiếp cái kia gọi là Rachel tóc vàng nữ hài, Matthew lái xe chạy thượng đi thông quận Cam đường cao tốc, cùng lần trước như vậy, này nữ hài dương quang sáng sủa, ngồi ở bên cạnh trên chỗ ngồi nói không ngừng.

“Soái ca, suy xét thế nào ?” Nàng đĩnh đạc nói,“Gần nhất có công ty cấp chiêu nam model, của ngươi điều kiện phi thường tốt.”

Matthew tưởng cũng không có tưởng, liền lắc đầu,“Không đi.”

“Ngươi này phân công tác thu nhập rất thấp a.” Rachel móc ra gương bổ trang,“Có thể nuôi sống ngươi sao?”

“Ta lại tìm phân kiêm chức.” Matthew nói.

Rachel hảo kỳ nhìn về phía hắn,“Sẽ không là ngươi lần trước nói đi làm diễn viên đi?”

“Ân !” Matthew gật gật đầu,“Ta đã tại một trong kịch tổ lấy đến một phần công tác.”

“Thiết !” Rachel phất phất tay,“Cái loại này không có lời kịch bối cảnh bản?”

“Ân !” Matthew lên tiếng.

Rachel hừ hừ, còn nói thêm,“Ta hơn một năm trước vừa đến Los Angeles thời điểm, như vậy nhân vật lấy đến qua vài , không bất cứ dùng, không có cơ hội .”

Nàng nhún vai, ngữ khí thoải mái nói,“Có một đoạn thời gian rất dài, ta tuyệt vọng đều tưởng tự sát.”

“Không giống a?” Matthew nhanh chóng quay đầu nhìn nàng một cái.

Rất khó tưởng tượng như vậy dương quang sáng sủa nữ hài muốn tự sát.

“Ngươi không biết cái loại này cùng liên tiền thuê nhà đều phó không nổi, ngay cả cơm cũng không ăn được......” Rachel thu hồi tươi cười,“Hướng lên trên xem căn bản tìm không thấy lộ tuyệt vọng.”

“Ta thể hội qua.” Matthew cười cười,“Ta từng cũng tưởng qua muốn tự sát.”

“A?” Rachel lại cười lên,“Vì sao không tự sát đâu?”

“Không tìm được thích hợp phương thức.” Matthew nửa thật nửa giả nói,“Dùng dao sẽ đau, nhảy sông lại rất ẩm ướt, dùng acid sulfuric sẽ làm bẩn quần áo, uống thuốc hội co rút, thương không hợp pháp, thắt cổ không đáng tin cậy, Gas rất thối. Cho nên, dứt khoát vẫn là sống tạm bợ đi.”

“Ngươi...... Ha ha......”

Rachel chỉ Matthew nở nụ cười.

Hai người cùng lần trước như vậy, nói chuyện phiếm phái thời gian, hạ đường cao tốc sau, Matthew lại tại quận Cam tiếp lên mặt khác ba nữ lang, trời tối phía trước đem bọn họ đưa đến mục đích .

Đồng dạng là một đống hào trạch, bất đồng là lần này hình như là chính quy phái đối.

Bất quá, này mấy đều không quản hắn chuyện, cùng thường lui tới như vậy, đem xe dừng ở hào trạch bên ngoài không có gì đáng ngại địa phương, Matthew phóng bình chỗ ngồi ngủ, đợi ngày thứ hai trời vừa sáng, lại đem mấy cái uể oải nữ lang kề bên đưa trở về.

Làm hoàn công làm, còn chưa về nhà, Matthew liền tiếp đến người đại diện Dennis - Kurt điện thoại, thông tri hắn buổi chiều đi kịch tổ đưa tin.

Matthew mau chóng hồi đến nhà, lại bổ một giấc, thoáng thu thập dưới chính mình, thoạt nhìn tương đương tinh thần, trước tiên ăn một chút cơm, liền đuổi hướng Universal ảnh thành, đến kia thời điểm, còn không đến giữa trưa mười hai giờ.

Tại studio lối vào, Matthew lại thấy được mập mạp thân ảnh, cùng lần trước gặp mặt bất đồng, Dennis - Kurt thoạt nhìn ý khí phong phát, giống như việc vui lâm môn như vậy.

“Đi thôi......” Hắn đối Matthew vẫy tay,“Chúng ta đi vào.”

Hai người cùng canh giữ ở studio cửa công tác nhân viên nói vài câu, tiến vào phía trước đến qua làm công khu, bởi đến cơm trưa thời gian, đại bộ phận người đều đi ăn cơm , làm công khu trống trơn, Matthew cùng Dennis - Kurt ngồi ở tuyển diễn viên đạo diễn trước cửa văn phòng trên băng ghế, kiên nhẫn đợi lên.

“Nhớ rõ !” Dennis - Kurt tâm tình tựa hồ thật không sai, riêng dặn dò Matthew,“Quay chụp khi khiến ngươi làm như thế nào liền làm như thế nào, nhất định không cần tự chủ trương.”

Hắn khoát tay,“Ngươi chính là bối cảnh bản, dưới tình huống bình thường, đứng bất động là có thể, không độ khó.”

Matthew gật gật đầu,“Ta nhớ rõ !”

Đây là tích lũy kinh nghiệm cùng tư lịch bước đầu tiên, hắn đi đến Los Angeles cơ bản hai mắt một mạt hắc, có kinh nghiệm cùng tư lịch, về sau lấy đến nhân vật tỷ lệ sẽ càng cao.

“Ta đi ra ngoài đi WC, ngươi ở chỗ này chờ , không cần chạy loạn.”

Nếu không phải này khối nước cờ đầu phát huy tác dụng, cùng tuyển diễn viên đạo diễn Robin đáp lên quan hệ, Dennis - Kurt mới lười nói này mấy,“Một hồi khả năng còn có lâm diễn lại đây, không cần cùng người khởi xung đột.”

Matthew gật gật đầu, Dennis - Kurt xoay người rời khỏi .

Ngồi ở chỗ này cùng cực nhàm chán, Matthew không khỏi ảo tưởng khởi buổi chiều lần đầu tiên thượng hí sẽ là cái gì tình huống, suy nghĩ không một hồi, hành lang một đầu khác bỗng nhiên truyền đến giày cao gót đạp trên sàn thanh âm, tiếp từ một chỗ rẽ, rẽ qua đến một cái cao gầy nữ hài.

Matthew nhìn bên kia liếc nhìn, phát hiện là đem tóc nhuộm thành kim hoàng sắc Angelina - Jolie, còn tưởng rằng nàng là lại đây tìm chính mình , vội vàng đứng lên huy tay.

Không nghĩ tới, Angelina - Jolie xem cũng không có xem nàng, trực tiếp đẩy ra một cửa xông đi vào.

“Vì sao? Vì cái gì muốn trở thành phế thải ngày hôm qua màn ảnh?” Angelina - Jolie phẫn nộ tiếng rống lập tức vang lên,“Còn muốn san giảm của ta vai diễn?”

Một lạnh lùng không linh giọng nữ tiếp truyền đến,“Ta là chế tác nhân, đây là bình thường quay chụp điều chỉnh !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 10: Không Ngờ Lại Là Trộm Cắp

“Vì điện ảnh?” Angelina - Jolie phẫn nộ thanh âm lại truyền tới,“Winona - Ryder, ngươi thật sự sẽ hướng chính mình trên mặt dán vàng !”

“Jolie !” Cái kia thanh lãnh thanh âm cũng đề cao ngữ điệu.

Này phim hai nữ chính khởi xung đột ? Matthew hảo kỳ vểnh tai.

Angelina - Jolie tựa hồ phi thường phẫn nộ, tuyệt không bận tâm Winona - Ryder mặt mũi,“Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi nghĩ như thế nào sao? Ngươi yêu cầu trở thành phế thải ngày hôm qua kia màn diễn, là vì ta áp qua ngươi này nữ chính ! ngươi tưởng san giảm của ta vai diễn, là vì ta từ quay chụp tới nay biểu hiện so ngươi hảo hảo !”

Này thanh âm càng lúc càng lớn,“Ngươi làm này mấy, chỉ là lo lắng ta đoạt ngươi này nữ chính nổi bật !”

“Tùy tiện ngươi nói như thế nào.”

Cùng nổi giận Angelina - Jolie bất đồng, Winona - Ryder thanh âm thủy chung thanh lãnh,“Đây là ta người sản xuất phạm vi bên trong quyền lực, ngươi...... Hừ...... Chỉ là một nữ phụ, không có quyền can thiệp !”

Matthew nghĩ tới, nhớ rõ Dennis - Kurt nói qua, Winona - Ryder không chỉ là Girl, Interrupted nữ chính, còn trên danh nghĩa người sản xuất.

Dù cho không phải đặc biệt lý giải Hollywood, hắn cũng biết nơi này điện ảnh sản nghiệp là người sản xuất trung tâm chế.

Gian phòng đó đột nhiên an tĩnh lại, hiển nhiên những lời này ngăn chặn Angelina - Jolie, qua một hồi lâu, Angelina - Jolie thanh âm mới lại vang lên.

Bất quá, lần này không có như vậy nổi giận đùng đùng ,“Đừng tưởng rằng ngươi thúc đẩy này hạng mục, là có thể làm đông làm tây !”

Đột nhiên, Angelina - Jolie thanh âm lại một lần cất cao,“Đừng cho là ta nhìn không ra ngươi là đồ đê tiện ! chân chính tiện nhân đều thích trang vô tội ! trang thanh thuần ! tựa như ngươi như vậy !”

Ầm --

Những lời này sau, cự đại đóng sầm cửa tiếng vang lên, Angelina - Jolie đóng sầm cửa mà ra, lạnh lùng đi mất.

Matthew nhìn Angelina - Jolie bóng dáng, từ đầu tới đuôi cũng không có lại gần ý tứ, ở trong kịch tổ này mặt, vô luận là Angelina - Jolie, vẫn là Winona - Ryder, kia đều là đại thần cấp tồn tại, hắn như vậy tiểu nhân vật lại gần, chỉ có thể tự tìm mất mặt.

Theo sau, lại có hai người từ trong gian phòng đó đi ra, cùng Angelina - Jolie bất đồng, các nàng hướng tới Matthew bên này đi tới.

“Winona......” Trong đó một mang ánh mắt tựa hồ là trợ lý nữ hài hỏi,“Muốn hay không......”

Nói một nửa, nàng xem đến Matthew ngồi ở hành lang trên băng ghế, thẳng nhìn chằm chằm Winona - Ryder xem, lập tức im miệng.

Hai nữ nhân càng chạy càng gần, Matthew nhìn Winona - Ryder trong ánh mắt mang theo rõ ràng sửng sốt, bởi vì Jack thuyền trưởng Depp quan hệ, hắn biết có như vậy nữ nhân, lại không nhớ rõ trưởng cái dạng gì.

Winona - Ryder mặc màu trắng sơ mi, màu lam nhạt quần bò, để ngang tai màu đen tóc ngắn, ngũ quan tinh xảo đến không có tì vết, từ này góc độ xem qua, tinh tế thanh thuần mà lại mĩ lệ......

Matthew xác định chính mình gặp qua nàng, mấy ngày hôm trước vừa gặp qua, tuyệt đối sẽ không nhận sai !

Đây không phải chính là tại tiệm sách trộm thư cái kia nữ tiểu thâu sao? Đây mới là khiến Matthew giật mình nguyên nhân, Johnny - Depp bạn gái cũ, này bộ phim chế tác nhân kiêm nữ chính Winona - Ryder dĩ nhiên là tiểu thâu !

Nàng hẳn là không thiếu tiền đi? Vì cái gì muốn đi trộm thư? Chẳng lẽ trộm thư không gọi trộm?

Liền tại Matthew nghĩ như vậy thời điểm, Winona - Ryder cùng trợ lý từ trước mặt hắn đi qua, có lẽ là hắn nhìn chằm chằm vào đối phương, cũng có lẽ hắn bộ dạng khá tốt, Winona - Ryder còn quay đầu hảo kỳ nhìn hắn một cái.

Winona - Ryder khi đó không thấy được Matthew, rất nhanh quay đầu đi, cùng nữ trợ lý dần dần đi xa.

“Này nhân......” Nữ trợ lý tựa hồ nhận thức Matthew,“Ta tại Robin chỗ đó gặp qua tư liệu, nghe Robin nói là Vanessa giới thiệu tới được, đi là Angelina - Jolie quan hệ.”

Nghe được nữ trợ lý mà nói, Winona - Ryder không khỏi quay đầu, lại nhìn Matthew liếc nhìn.

Matthew ngồi ở trên băng ghế, đang nhàm chán xuất thần.

Hắn thật sự tưởng không rõ, giống Winona - Ryder loại này có tiền, có thân phận, có địa vị xinh đẹp nữ nhân, vì cái gì muốn đi trộm mấy bản không đáng giá tiền thư?

Thời gian qua rất nhanh, lại có vài danh lâm thời diễn viên tại một người đại diện dẫn dắt xuống qua đến, bọn họ tự thành một tiểu đoàn thể, nhìn nhìn Matthew, không có chào hỏi ý tứ.

Matthew vẫn là im lặng chờ ở nơi này, qua thật dài một đoạn thời gian, người đại diện Dennis - Kurt cùng cái kia gọi là Robin tuyển diễn viên đạo diễn chuyển vào hành lang, Dennis - Kurt đầy mặt lấy lòng, Robin tựa hồ rất hưởng thụ, trên mặt treo xán lạn tươi cười.

Đối với này mấy đại lý lâm thời diễn viên nghiệp vụ người đại diện đến nói, tuyển diễn viên đạo diễn không thể nghi ngờ nắm có sinh sát đại quyền.

Robin tiến vào văn phòng, Dennis - Kurt lưu lại ngồi ở Matthew bên cạnh, nhìn mặt khác mấy người liếc nhìn, nói,“Ta tận lực cho ngươi tranh thủ , của ngươi nhân vật là đứng ở nữ chính Winona - Ryder sau lưng một nam hộ công, tuy rằng không có lời kịch, nhưng sẽ có ngay mặt màn ảnh.”

Cứ việc biết đây là Angelina - Jolie mặt mũi, Matthew vẫn là nói,“Cám ơn, ta nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện !”

“Đừng ! ngàn vạn đừng !” Dennis - Kurt vội vàng mở miệng cảnh cáo,“Ngươi thành thành thật thật đứng ở nơi đó đương bối cảnh bản, còn lại cái gì cũng không phải làm.”

Matthew vội vội vàng vàng gật đầu,“Ân ! ân !”

Loại sự tình này, nghe người đại diện không có sai.

Ngồi ở chỗ này lại đợi tiếp cận nửa giờ, tuyển diễn viên đạo diễn Robin mới từ trong văn phòng đi ra, gọi tới lần trước cái kia người trẻ tuổi, khiến lâm thời diễn viên cùng hắn đi studio bên ngoài.

Vì quen thuộc nơi sân, người trẻ tuổi riêng mang đoàn người từ quay chụp khu bên ngoài trải qua, Matthew hảo kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, studio bị bố trí thành giống như bệnh viện bàn bộ dáng, thật dài hành lang cùng một đám độc lập phòng rõ ràng có thể thấy được, mỗi một phòng đều có chỗ hổng, tựa hồ là chuyên môn lưu lại máy quay vị.

Hắn không nhìn qua bộ điện ảnh này, cũng không nhìn qua kịch bản, chỉ biết là này hình như là giảng thuật thần kinh bệnh nhân cố sự, cụ thể không được rõ lắm .

Người trẻ tuổi đem bọn họ đưa đến một chiếc hoá trang kéo xe tiền, giao cho một danh nương lý nương khí nam hoá trang sư.

“Làm cho bọn họ đi trước.” Dennis - Kurt ngăn cản muốn cướp tiên tiến hoá trang kéo xe Matthew.

Tuy rằng không quá minh bạch, nhưng Matthew vẫn là ngừng lại, đem trước hoá trang cơ hội, nhượng cho mặt khác mấy cái lâm thời diễn viên.

“Nhanh lên !” Người trẻ tuổi thúc giục nói,“Đừng chậm trễ thời gian !”

Hoá trang kéo xe rất nhỏ, dung không dưới mấy người, một trung niên đại thúc dẫn đầu đi vào, còn lại người đều đứng ở bên ngoài đẳng.

Có lẽ là tại trong kịch tổ luồn cúi không sai, Dennis - Kurt tâm tình rất tốt, nhìn thấy Matthew nghi hoặc nhìn hắn, ỷ tại hoá trang trên xe kéo mặt, thấp giọng giải thích một câu,“Kịch tổ là có phân biệt đối đãi , các ngươi này mấy phi công hội loại lâm thời diễn viên, sử dụng là kém nhất đồ trang điểm, vài thứ kia đối nhân làn da có thương hại, lưu lại trên mặt thời gian càng dài, thương tổn lại càng lớn.”

Matthew lập tức minh bạch ,“Có phải hay không càng đại bài diễn viên, càng cuối cùng hoá trang?”

Dennis - Kurt gật gật đầu,“Không sai biệt lắm đi !” Tiếp lại nói một câu,“Rất nhiều nhất tuyến đại cast, sẽ khiến kịch tổ chờ bọn hắn.”

“Ta loại này lâm thời diễn viên có thể hay không không hoá trang.” Matthew sờ sờ mặt.

Quỷ thượng thân đến bên này, duy nhất khiến hắn cảm giác vui mừng chính là này trương cường tráng soái khí khuôn mặt .

Dennis - Kurt lắc đầu,“Ngay mặt màn ảnh khả năng quay chụp đến mặt diễn viên, đều tất yếu hoá trang.”

Hắn xem như nhìn ra, này tuổi trẻ cao lớn soái tiểu hỏa, cơ bản có thể phân loại đến thường dân hàng ngũ trung, nếu không phải làm khối rất tốt nước cờ đầu, kế tiếp khả năng còn có tác dụng, hắn lười phản ứng loại này mặt hàng.

Này mấy cái lâm thời diễn viên không một sẽ xuất diễn trọng yếu nhân vật, đều là bối cảnh bản, hoá trang sư không có khả năng trọng điểm chiếu cố, chỉ là đơn giản lên phấn nền, bất quá ngắn ngủi hai mươi mấy phút thời gian, liền thu phục bao gồm Matthew ở bên trong mọi người.

Một tầng phấn lót hồ ở trên mặt, Matthew tổng cảm giác không thoải mái, cũng không dám đi đụng, đụng nhòe trang liền phiền toái .

Bọn họ này mấy lâm thời diễn viên nhân vật rất đơn giản, thậm chí đơn giản đến không đáng giá nhắc tới, nhưng chuẩn bị công tác làm lên đến lại một điểm đều không đơn giản, hóa trang xong sau lại đổi hí phục, Matthew xuyên lên một thân thuộc về hộ công blouse trắng, kịch tổ chuẩn bị lớn nhỏ bất đồng rất nhiều blouse trắng, hắn phỏng đoán đây cũng là không làm cho bọn họ trước tiên lại đây thí trang phục nguyên nhân.

Tuy rằng chỉ là bối cảnh bản nhân vật, nhưng kịch tổ phương diện yêu cầu tương đương nghiêm khắc, Matthew cùng mặt khác mấy cái lâm thời diễn viên làm xong tạo hình sau, còn có một danh trợ lý đạo diễn chuyên môn lại đây nghiệm nhìn một phen, xác định không có vấn đề, mới mang theo bọn họ tiến vào studio.

Dựa theo Matthew ý tưởng, đây là đầu tư vài ngàn vạn dollar điện ảnh, bất cứ giai đoạn đều sẽ không qua loa.

Trợ lý đạo diễn mang theo bọn họ đi đến studio trung tâm khu vực, nơi này bố trí thành một cùng loại phòng khách bộ dáng, bằng phẳng trên sàn đặt bàn trà, divan, đan nhân sô pha cùng TV đẳng công trình, hai đài máy quay phim mắc tại phòng khách không có vách tường cùng trắc, đèn huỳnh quang thường xuyên sáng lên đóng kín, tựa hồ đang tiến hành điều chỉnh.

Bọn họ vừa đến, một để râu quai nón trung niên nam nhân liền đi lại đây, Matthew phỏng đoán hẳn là đạo diễn, hắn tự mình cùng trợ lý đạo diễn giải thích vài câu, trợ lý đạo diễn bắt đầu nhất nhất an bài mấy người trạm vị.

“Ngươi, tới nơi này.” Trợ lý đạo diễn tiếp đón Matthew, Matthew nhanh chóng qua đứng ở đối diện máy quay phim màn ảnh nhất trương đan nhân sô pha mặt sau, trợ lý đạo diễn nhìn nhìn máy quay phim bên kia, còn nói thêm,“Hướng bên trái một điểm.”

Matthew giống như là trợ lý đạo diễn trong tay đề tuyến rối gỗ, đối phương nói như thế nào hắn liền như thế nào động, lại hướng tả xê một bước.

Máy quay phim mặt sau, có người khoa tay múa chân thủ thế, trợ lý đạo diễn nói,“Hảo ! liền đứng ở chỗ này đừng động.”

“Ân !” Matthew nhanh chóng gật đầu.

Trợ lý đạo diễn dặn dò một câu,“Quay chụp sau, không cần cười cũng không muốn có kỳ quái động tác.”

“Ân !” Matthew lại gật đầu.

Trợ lý đạo diễn đi làm khác công tác, Matthew đứng ở chỗ này, kiên nhẫn bắt đầu đẳng, qua vài phút, lục tục có nữ diễn viên đi ra, dựa theo đạo diễn yêu cầu, ngồi ở phần mình trên vị trí.

Sau đó, Matthew nhìn thấy Angelina - Jolie tại trợ lý cùng đi dưới tiến vào trường quay, quen thuộc cùng đạo diễn chào hỏi, hàn huyên vài câu, ngồi ở tương đối dễ khiến người khác chú ý trên ghế salon.

Angelina - Jolie nhìn thấy Matthew, quay đầu nhìn thoáng qua, Matthew đối với nàng mỉm cười, nàng phảng phất không biết hắn, lại quay lại đầu đi.

Lại đợi một đoạn thời gian, để một đầu tóc ngắn Winona - Ryder xuất hiện .

Nàng triều Matthew phía trước đan nhân sô pha đi tới, một đôi xinh đẹp ánh mắt tự nhiên mà vậy dừng ở Matthew trên người, lập tức nhíu mày.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 11: Bully

Chỉ nhìn một cái, Winona - Ryder liền nhận ra đây là giữa trưa tại làm công khu hành lang gặp qua cái kia nam nhân, không khỏi nhớ tới trợ lý mà nói, quay đầu nhìn về phía Angelina - Jolie bên kia, Angelina - Jolie cũng đang nhìn nàng, trong mắt khinh thường một chút đều không che giấu, hai đạo lợi hại ánh mắt đụng vào cùng nhau, nháy mắt hỏa hoa văng khắp nơi.

“Tiện. Hóa !”

Winona - Ryder cùng Angelina - Jolie trong lòng dâng lên cùng một ý niệm.

Matthew liền đứng ở Winona - Ryder đối diện, này hết thảy tất cả đều thu hết đáy mắt, thêm chính tai nghe được này hai vị ngôi sao ngôn ngữ xung đột, phỏng đoán hai người mâu thuẫn chỉ sợ sẽ càng ngày càng bén nhọn.

Đột nhiên, hắn nhìn thấy Winona - Ryder ánh mắt lại quay lại chính mình trên người, không biết vì sao, tổng cảm giác không quá diệu.

Winona - Ryder trước nhìn nhìn Matthew, lại quay đầu nhìn Angelina - Jolie liếc nhìn, trong lòng có phỏng đoán, trong giới gần nhất tại truyền Angelina - Jolie cùng Jonny Lee Miller chuẩn bị ly hôn, chẳng lẽ là có bên thứ ba tham gia? Này bên thứ ba......

Nàng ánh mắt lại một lần quay lại đến Matthew trên người, lấy Angelina - Jolie cái kia lang thang hóa phong cách hành sự, khả năng tính hẳn là rất lớn.

“James !” Winona - Ryder đột nhiên quay đầu đi, đang tại cùng nhiếp ảnh sư thảo luận James - Mangold lập tức ngẩng đầu nhìn lại đây,“Có chuyện?”

Winona - Ryder khẽ gật đầu, trực tiếp đi qua, chỉ Matthew nói,“Cái kia diễn viên, đổi hắn.”

Tuy rằng bình thường dưới tình huống, đạo diễn tại quay chụp trường quay có được thật lớn quyền lực, nhưng James - Mangold rất rõ ràng, Winona - Ryder là người sản xuất, quyền lực xa so với hắn đại, hơn nữa hắn này đạo diễn liên hậu kỳ chế tác đều không thể tham dự, trên thực tế chính là trường quay quay chụp chỉ huy.

“Này......” James - Mangold thoáng do dự một chút, chung quy cảnh tượng đều thiết kế hảo.

Matthew nhìn về phía bên kia, hai người kia thanh âm không cao, lại cũng đầy đủ truyền đến bên này .

Tiếp, lại nhìn về phía chính mình người đại diện Dennis - Kurt, hắn lần đầu tiên tham dự quay chụp, căn bản không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ liền như vậy bị người xa lánh đi ra ngoài?

Dennis - Kurt đứng ở trường quay bên ngoài, cũng nghe đến những lời này, trước tiên lui về phía sau, trốn đến một danh tạp vụ công phía sau.

Rất rõ ràng, Winona - Ryder đối kia ngốc nghếch có ý kiến, hắn nhưng không tưởng loại sự tình này liên lụy đến chính mình trên người.

Hắn đối với này kịch tổ từng có lý giải, trừ không thường đến trường quay Georgia - Kacandes này danh người sản xuất, Girl, Interrupted kịch tổ trung quyền lực lớn nhất người chính là Winona - Ryder .

Vì một bé nhỏ không đáng kể tiểu lâm diễn, cùng Winona - Ryder chống lại? Hắn còn chưa như vậy xuẩn.

Dennis - Kurt đối Matthew cầu cứu ánh mắt làm như không thấy, đoán hay không là hẳn là trước tiên lui lại? Về phần Matthew, liền khiến hắn tự sinh tự diệt hảo.

Gặp Dennis - Kurt trốn đến tầm mắt trong góc chết, Matthew liền biết hắn là không trông cậy vào , lập tức thu hồi ánh mắt nhìn về phía Angelina - Jolie, từ nay giữa trưa tình huống phân tích, Angelina - Jolie cùng Winona - Ryder bất hòa, hay không sẽ giúp mình nói vài câu?

Angelina - Jolie ngồi ở ghế salon trên, quay đầu nhìn về phía Winona - Ryder bên kia, cùng đại bộ phận diễn viên như vậy, nàng cảm xúc lộ ra ngoài, không khoái cơ hồ viết ở trên mặt.

Tuy rằng không biết Winona - Ryder vì sao đột nhiên đưa ra như vậy yêu cầu, nhưng nàng ẩn ẩn cảm giác, Winona - Ryder là tại nhằm vào chính mình.

Thậm chí, nàng có thể cảm giác được cái kia tiểu tài xế ném lại cầu cứu ánh mắt.

Bất quá, Angelina - Jolie cũng không tính toán làm cái gì, nàng cùng Winona - Ryder xác thật huyên phi thường không thoải mái, nhưng vì một tiểu tài xế lại nháo lên một hồi, căn bản không đáng.

Nàng đã cho hắn cơ hội, hoàn thành miệng hiệp nghị, loại này ngoài ý muốn tình huống, chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt.

“Ta là nữ chính !”

Làm trường quay trung quyền lực lớn nhất nhân, Winona - Ryder nói chuyện rất có để khí, hơn nữa vì tránh cho cho người lưu lại cố tình gây sự xấu ấn tượng, nàng chỉ Matthew tìm rất cường đại lấy cớ,“Các ngươi tìm như vậy soái hộ công đặt ở ta mặt sau, sẽ phân tán người xem đối với ta chú ý !”

Đây là nữ chính chính đáng quyền lực, lấy đến nơi nào đều nói được thông.

“Ngươi, lại đây !” James - Mangold lập tức đối Matthew vẫy vẫy tay, nói thẳng,“Cảnh này không cần tham dự quay chụp .”

Matthew trong lòng một ngàn không tình nguyện, lại không hề có biện pháp, không ai để ý tiểu nhân vật cảm thụ, đành phải đi ra quay chụp nơi sân.

Winona - Ryder lại cùng James - Mangold nói vài câu, sau đó đi vào trường quay, riêng nhìn Angelina - Jolie liếc nhìn, đối phương sắc mặt thật không dễ nhìn.

Bên kia còn tại vi quay chụp làm chuẩn bị, Matthew đã từ một kẻ tham dự biến thành người đứng xem, hắn ở bên ngoài nhìn nhìn, tìm đến Dennis - Kurt mập mạp thân ảnh, lập tức đi qua.

“Phía dưới làm thế nào?” Hắn đứng ở Dennis - Kurt bên cạnh.

Dennis - Kurt nhanh chóng hướng bên kia xê hai bước, phảng phất Matthew trên người có ác tính bệnh truyền nhiễm như vậy.

“Ta tại một cái khác kịch tổ còn có khẩn cấp sự vụ muốn xử lý.” Hắn nâng tay lên mắt nhìn đồng hồ,“Thời gian chênh lệch không nhiều , ta đi trước, ngươi ở chỗ này chờ đến tan tầm, xem kịch tổ hay không sẽ có mặt khác an bài.”

Matthew còn không kịp nói chuyện, Dennis - Kurt quay lại thân thể, bay nhanh đi mất .

Kịch tổ quay chụp bắt đầu, chung quanh một mảnh im lặng, Matthew một người lẻ loi đứng ở trường quay bên ngoài, kịch tổ kia vài công tác nhân viên, tựa hồ có ý thức cùng hắn kéo ra cự ly, không có bất luận kẻ nào nói cho hắn kế tiếp nên làm cái gì bây giờ.

“Đây chính là Hollywood sao?”

Matthew bỗng nhiên cười, trách không được rất nhiều người đều nói giới giải trí là tối thế lực địa phương, hiện tại thật sự là tràn đầy thể hội a !

Đổi làm người khác, khả năng lúc này dứt khoát rời đi tính, nhưng Matthew thuở nhỏ trải qua đau khổ, có thể vì sinh tồn tạm thời thỏa hiệp, cũng sẽ không dễ dàng bị đả đảo !

Kịch tổ không có nhân nói muốn hắn tiếp tục chờ ở trường quay, lại cũng không có nhân đuổi hắn rời đi, tựa hồ tất cả mọi người quên hắn này tiểu nhân vật tồn tại.

Cho nên, Matthew không tính toán chủ động rời đi, liền đứng ở vòng ngoài, nhìn trường quay trung quay chụp, ánh mắt thủy chung tại Winona - Ryder trên người đảo quanh, cân nhắc nên như thế nào cho mình sáng tạo cơ hội.

Thật vất vả chế tạo một cơ hội đi ra, liền như vậy xám xịt rời đi, hắn thật sự không cam lòng.

Quay chụp đứt quãng, đạo diễn thường thường liền sẽ kêu đình, Winona - Ryder tại trường quay quyền lực đích xác rất lớn, Matthew mấy lần nhìn thấy nàng quá khứ cùng đạo diễn thương nghị, trái lại Angelina - Jolie, chỉ có thể do đạo diễn chỉ huy.

Hai người tại kịch tổ địa vị cao thấp lập phán.

Tại quay chụp trung, lại phản lại đây, Winona - Ryder biểu diễn thực bình thường, mà Angelina - Jolie tắc phi thường có sức bật, Matthew nghiêm khắc nói lên vẫn là người ngoài nghề, không hiểu được như thế nào bình phán kỹ xảo biểu diễn, nhưng Winona - Ryder cùng Angelina - Jolie đồng khuông diễn xuất, người trước còn xa so người sau càng phù hợp hắn thẩm mỹ, hắn ánh mắt lại không tự giác cùng Angelina - Jolie đi.

Matthew cảm giác, này có lẽ có thể thuyết minh một ít vấn đề, nhất là Angelina - Jolie theo như lời Winona - Ryder tưởng san giảm nàng vai diễn sự tình.

Nhìn một hồi, hắn lại có chút nghi hoặc, Winona - Ryder nếu tại trường quay quyền lực lớn như vậy, vì cái gì muốn lựa chọn Angelina - Jolie làm nữ số hai?

Nhưng hắn suy nghĩ một hồi, liền có đáp án, phía trước nghe Dennis - Kurt cái kia gió chiều nào theo chiều ấy tiểu nhân đề cập qua, này phim chế tác mới là Sony Columbia ảnh nghiệp, còn có một người sản xuất, phỏng chừng khả năng là bọn họ tuyển Angelina - Jolie.

Một buổi chiều thời gian giây lát lướt qua, Matthew trừ đi WC, đều là một người đứng ở chỗ này chờ đợi, nhưng đợi đến kịch tổ sắp tan tầm, cũng không ai nhớ rõ hắn này lâm thời diễn viên.

“Cut !” Đạo diễn James - Mangold kêu ngừng hôm nay cuối cùng một điều màn ảnh quay chụp,“Này qua !”

Sau đó, hắn đem chủ yếu diễn viên triệu tập lại đây, mở ngắn gọn tiểu hội, xác định ngày mai quay chụp nhiệm vụ, kịch tổ mặt khác nhân viên bắt đầu thu thập vật phẩm, chuẩn bị tan tầm.

“Cái gì !”

Ngay lúc này, studio trung vang lên Angelina - Jolie mang theo phẫn nộ thanh âm,“Ngày mai của ta hai màn diễn hủy bỏ ? Vì sao?”

James - Mangold giải thích nói,“Đây là cả bộ điện ảnh cần......”

Angelina - Jolie căn bản không có nghe lời hắn, quay đầu nhìn về phía Winona - Ryder,“Ngươi cũng dám san giảm của ta hí !”

Winona - Ryder thanh âm vẫn là lãnh lãnh thanh thanh,“Đây là bình thường quay chụp điều chỉnh.”

Kịch tổ tất cả mọi người nhìn về phía bên kia, bất quá trong mắt không có sửng sốt, tựa hồ loại chuyện này phát sinh không chỉ một lần .

Matthew nhìn bên kia, đầu bay nhanh khởi động lên.

“Ta sẽ cấp Georgia - Kacandes gọi điện thoại !” Angelina - Jolie hiện tại lấy Winona - Ryder không hề có biện pháp,“Ta sẽ hướng Sony Columbia phản ứng kịch tổ tình huống !”

Winona - Ryder dám làm như thế, khẳng định có sở dựa vào, trắng nõn khuôn mặt không có bất cứ biến hóa, nói thẳng,“Tùy tiện, tùy tiện ngươi cấp bất luận kẻ nào gọi điện thoại.”

Nàng quay đầu đối James - Mangold nói,“Ngày mai ấn tân kế hoạch quay chụp.”

Angelina - Jolie thoạt nhìn tựa hồ muốn bạo tạc , lại có hỏa không chỗ phát, Winona - Ryder rõ ràng tại bully, nàng lại không thể tưởng được đánh trả biện pháp.

“Đi !” Angelina - Jolie tiếp đón trợ lý một tiếng, xoay người đi nhanh hướng về hoá trang gian đi.

Matthew đứng ở nơi đó không có động, xem xem Winona - Ryder, lại xem xem rời đi Angelina - Jolie, trong lúc nhất thời do dự không quyết. Hắn tin tưởng chính mình nhìn thấy gì đó, có thể lại tranh lấy một cơ hội, trọng yếu nhân vật hắn sẽ không si tâm vọng tưởng, mang lời kịch tiểu nhân vật có phải hay không có khả năng đâu?

Đến cùng là nên đi tìm Angelina - Jolie, vẫn là trực tiếp tìm Winona - Ryder? Hắn không biết nên lựa chọn nào.

Làm như vậy khẳng định cũng có chỗ hỏng, nhưng hắn bị vây ở Hollywood Kim Tự Tháp thậm chí toàn bộ xã hội tầng chót, bản thân không có bất cứ tư bản, cũng không có bất cứ khả mất đi , không cần không phải thông thường thủ đoạn bác một phen, khả năng còn muốn lâu dài chờ đợi đi xuống.

Hôm nay tại kịch tổ chứng kiến hay nghe thấy, càng làm cho hắn minh bạch cơ hội thật là quá khó được.

Nên tuyển ai? Matthew suy xét hai phút, làm ra quyết định.

Tại hắn không nhiều về Hollywood trong trí nhớ, Angelina - Jolie tương lai thanh danh hiển hách, hắn đối Winona - Ryder duy nhất ấn tượng chính là Jack thuyền trưởng bạn gái cũ, ngay cả nàng trưởng cái dạng gì đều không biết......

“Xem ra ta cũng muốn biến thành một thế lực nhân a.”

Thở dài một hơi, Matthew hướng tới Angelina - Jolie phương hướng ly khai đi.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 12: Cô Bé Ngoan

Tẩy trang xong, thay hằng ngày mặc quần áo, rời đi độc lập hoá trang gian, Winona - Ryder trở lại chính mình người sản xuất văn phòng, đổ một chén nước, ngồi ở rộng rãi xa hoa bàn công tác mặt sau, thần thái thoải mái tự nhiên, thoạt nhìn tâm tình tương đương không sai.

Girl, Interrupted này hạng mục là nàng dốc hết sức thúc đẩy, cũng là phiên thân hảo cơ hội, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi thuộc về nàng nổi bật, san giảm kia mấy màn diễn phân, nàng cùng biên kịch cùng mặt khác phương diện đều câu thông hảo, thuộc về nữ phụ phi thường xuất sắc, mà đối toàn bộ cố sự ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt đại cái loại này.

Nàng là người sản xuất, chỉ cần một cái khác người sản xuất Georgia - Kacandes bảo trì trầm mặc, Angelina - Jolie căn bản vô lực phản kích.

Dày đặc tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, tiếp tiếng đập cửa vang lên, Winona - Ryder nói câu mời vào, nàng trợ lý vội vã đẩy cửa mà vào.

“Làm sao?” Winona - Ryder khẽ nhíu mày.

Trợ lý tựa hồ là chạy bước nhỏ tới được, suyễn đều một hơi, nói,“Jolie cùng kia nam nhân lại đây .”

“Úc?” Winona - Ryder khơi mào hai điều hảo xem lông mi,“Bọn họ tới làm cái gì?”

“Sẽ không là......” Trợ lý nhỏ giọng nói,“Lại đến tìm phiền toái đi?”

Winona - Ryder suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu,“Tìm phiền toái mà nói, Jolie chỉ biết một người đến.”

Tiếp, nàng nghĩ tới một loại khả năng, lãnh lãnh thanh thanh trên khuôn mặt hiện ra vài phần chờ mong,“Jolie nên sẽ không đến vi cái kia nam nhân cầu tình đi?”

Trợ lý gật đầu,“Rất có khả năng ! ta nghe Robin nói, cái kia nam nhân tiến kịch tổ là Jolie khiến Vanessa chuyên môn cùng hắn chào hỏi .”

“Nếu là như thế này......” Winona - Ryder trên mặt chờ mong càng nhiều ,“Ta muốn làm như thế nào đâu?”

Nàng bỗng nhiên ngóng trông Angelina - Jolie nhanh chóng lại đây.

Làm công khu hành lang bên trong, Matthew thật bất đắc dĩ đi theo Angelina - Jolie bên cạnh, không nhanh không chậm hướng tới giữa trưa cái kia văn phòng đi.

“Các ngươi đều là đại minh tinh.” Matthew hoàn toàn không tưởng đi,“Ta một không chớp mắt tiểu lâm diễn, vẫn là không nên đi đi.”

Angelina - Jolie nhìn hắn một cái,“Của ngươi nhân vật bị nàng lấy xuống , chẳng lẽ không tưởng cầm lại đến? Không tưởng xem xem nàng kia khuôn mặt còn có thể bảo trì lạnh lùng sao?”

Matthew xác thật rất tưởng xem, nhưng trực tiếp chống lại Winona - Ryder, trong lòng vẫn là rất có băn khoăn .

“Hừ --” Angelina - Jolie hừ một tiếng, còn nói thêm,“Không có ngươi này người chứng kiến, ngươi cho rằng nàng sẽ thụ ta uy hiếp? Ngươi cho rằng ngươi có thể lấy đến càng tốt công tác?”

Nguyên bản, Matthew nghĩ tới chính mình đi tìm Winona - Ryder, nhưng ngẫm lại từng tại xã hội tầng dưới chót gặp qua một vài sự tình, cảm giác kéo lên một mặt đại kỳ mới có hiệu quả, lấy hắn cùng Winonna - Ryder ở giữa cách biệt trời đất thân phận địa vị, đối phương nói không chừng sẽ dùng một ít không thể tưởng được thủ đoạn.

Đại nhân vật tổng có rất nhiều biện pháp đến đối phó một tiểu nhân vật không quan trọng.

Hắn phỏng đoán, Angelina - Jolie hẳn là nhìn ra, hắn tại đem nàng xem như thương sử, cố tình nàng còn không tưởng buông tay như vậy đả kích Winona - Ryder cơ hội, cho nên dứt khoát đem hắn cũng duệ tiến vào, không để hắn có núp ở phía sau hại ngầm cơ hội.

Hắn ánh mắt từ Angelina - Jolie trên ngực thổi qua, nữ nhân này tuyệt không là ngực đại ngốc nghếch a.

Tuy rằng trong lòng có băn khoăn, nhưng Matthew vẫn là đến, hiện tại gặp phải đủ loại khốn cảnh, hắn nhu cầu cấp bách muốn mở ra cục diện.

Đi đến kia gian trước cửa văn phòng, Angelina - Jolie trực tiếp đẩy cửa ra, liền đi vào, đến loại này thời khắc, Matthew cũng sẽ không lùi bước, cũng cùng nàng tiến vào văn phòng.

“Ngươi có chuyện sao?” Winona - Ryder lãnh lãnh thanh thanh thanh âm vang lên.

Angelina - Jolie nhìn về phía Winona - Ryder trợ lý,“Ta tưởng với ngươi nói chuyện riêng.”

Winona - Ryder không chút do dự cự tuyệt,“Không tất yếu này.”

Nàng trước nhìn nhìn Angelina - Jolie, Jolie không còn phía trước rất duệ bộ dáng, lại xem xem bên cạnh cao lớn trẻ tuổi nam nhân, kia trương cường tráng soái khí trên mặt treo bình thản cười.

“Này đôi cẩu nam nữ thoạt nhìn có cầu với ta a.”

Winona - Ryder nhận định chính mình suy đoán không sai, trắng nõn lạnh lùng trên mặt hiện ra vài phần cao ngạo.

“Ta tưởng chúng ta vẫn là đơn độc trò chuyện hảo.” Matthew cảm giác loại sự tình này một khi người biết đến nhiều, liền không có cứu vãn đường sống,“Ryder tiểu thư, vẫn là khiến ngươi trợ lý tạm thời đi ra ngoài dưới đi.”

“Không tất .” Winona - Ryder tùy ý vẫy tay xuống.

Angelina - Jolie thúc giục Matthew,“Nếu như vậy, ngươi liền nhanh chóng nói đi.”

Matthew suy nghĩ một chút, không có nói thẳng, ngược lại bình tĩnh nói,“Ryder tiểu thư, mấy ngày hôm trước, ta tại ảnh ngoài thành tiệm sách trung gặp qua ngươi.”

Winona - Ryder buông xuống ly, trắng nõn trên khuôn mặt nổi lên một tia đỏ ửng,“Cái gì tiệm sách?”

“Ảnh ngoài thành.” Matthew nhìn về phía Winona - Ryder trợ lý,“Tới gần du lãm khu một tiệm sách.”

Winona - Ryder bỗng nhiên cảm giác lồng ngực trung trái tim đập thình thịch, cũng nhìn về phía trợ lý,“Ngươi trước đi ra ngoài, đóng chặt cửa !”

Trợ lý nhanh chóng rời đi, đi ra sau lại đóng lại văn phòng cửa phòng.

“Ha ha......” Angelina - Jolie bỗng nhiên nở nụ cười, Winona - Ryder trái tim càng nhảy càng nhanh,“Ngươi...... Ngươi cười cái gì?”

Angelina - Jolie hướng về phía trước đi một bước lớn, dùng nhìn xuống ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm ngồi ở trên ghế Winona - Ryder,“Ai có thể nghĩ đến, đại danh đỉnh đỉnh Hollywood ngôi sao Winona - Ryder tiểu thư dĩ nhiên là tiểu thâu.”

“Đừng nói xấu nhân !” Winona - Ryder phản bác.

“Có phải hay không nói xấu !” Angelina - Jolie từng bước hướng Winona - Ryder bức gần,“Ngươi trong lòng rất rõ ràng !”

Winona - Ryder đương nhiên sẽ không thừa nhận,“Các ngươi lại nói xấu ta, ta sẽ nói cho ngươi phỉ báng !”

“Phải không?” Angelina - Jolie mấy ngày này chịu đủ Winona - Ryder khí, hai tay chống tại trên bàn công tác, hung tợn nhìn chằm chằm Winona - Ryder,“Muốn hay không ta đem luật sư mời đến !”

Winona - Ryder đằng đứng lên, đối mặt sau Matthew quát,“Ngươi, đi ra ngoài !”

Nàng dần dần ý thức được không ổn, tính toán trước đem người không liên can chống ra đi, sau đó lại xem xem Angelina - Jolie nắm giữ bao nhiêu tình huống.

Matthew không có người không liên can ý thức, chủ động nói tiếp nói,“Xin lỗi, Winona - Ryder tiểu thư. Ta nhắc nhở ngươi một chút, là ta tại tiệm sách gặp ngươi.” Hắn nhìn về phía Angelina - Jolie,“Mà không phải Jolie tiểu thư.”

Nếu quyết định tiến vào, hắn liền không tính toán lại làm giữ lại.

Winona - Ryder quay đầu, ánh mắt nháy mắt băng lãnh, vừa mới chuẩn bị mở miệng, Matthew lại giành trước nói,“Tiệm sách từ phương bắc sổ thứ bốn bài cùng thứ năm bài ở giữa, thời trang hoá trang loại giá sách, tổng cộng là hai bản, ta nhớ rõ Winona - Ryder tiểu thư lấy đi kia hai bản, trên phong bì có hồng lục giao nhau màu sắc rực rỡ.”

Nghe nói như thế, Winona - Ryder chuẩn bị lời nói ra khỏi miệng nháy mắt đổ ở trong miệng, trắng nõn trên khuôn mặt hiện ra đại phiến không bình thường đỏ ửng.

“A, còn có.” Matthew tiếp tục nói,“Khả năng ngươi bỏ qua , kia gian tiệm sách có theo dõi, nếu Winona - Ryder tiểu thư quên , chúng ta có thể cùng đi điều ra camera theo dõi xem xem, lấy ngươi......”

Hắn nhìn về phía Angelina - Jolie, Jolie đang xem Winona - Ryder cười, Matthew còn nói thêm,“Lấy ngươi cùng Jolie tiểu thư danh vọng, muốn nhìn một chút camera theo dõi hẳn là không khó.”

Phù phù --

Winona - Ryder hai chân mềm nhũn, ngồi trở lại trên ghế, khuôn mặt đỏ ửng nháy mắt tán đi, biến thành một mảnh tuyết trắng.

“Hắn...... Hắn thấy được !” Winona - Ryder trái tim cơ hồ muốn từ bên trong lồng ngực nhảy ra,“Điều này sao có thể đâu?”

Nàng vẫn có ăn cắp phích, nhưng mượn dùng ngôi sao thân phận yểm hộ, qua lại chưa từng có nhân hoài nghi qua.

“Muốn đến xem xem sao?” Angelina - Jolie nhảy dựng lên ngồi ở Winona - Ryder trên bàn công tác,“Ta rất thích ý giúp ngươi này bận rộn.”

“Ta...... Ta......” Winona - Ryder trong lúc nhất thời nghẹn lời.

Matthew nhìn nhìn, phát hiện nhất trương ghế xoay, đi qua ngồi ở mặt trên, còn thừa sự tình nên Angelina - Jolie xuất trướng , dù cho nói này mấy, hắn vẫn là bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật, Angelina - Jolie cùng Winonna - Ryder mới có bình đẳng đối thoại quyền lực, hơn nữa lấy Angelina - Jolie thân phận địa phương, Winona - Ryder cũng không khả năng đối với bọn họ thế nào.

Tiểu nhân vật có tiểu nhân vật bi ai, muốn tránh cho loại này bi ai, có đôi khi tất nhiên muốn mượn thế.

Hắn nhìn Angelina - Jolie cùng Winonna - Ryder, chờ đợi này hai nữ nhân đàm phán kết quả.

Tuy rằng rất giật mình rất kích động, nhưng Winona - Ryder chung quy tại Hollywood này tràn ngập tranh đấu trong giới trà trộn nhiều năm, theo thời gian chuyển dời, dần dần tỉnh táo lại.

“Ngươi......” Winona - Ryder ngẩng đầu ngưỡng vọng Angelina - Jolie kia trương góc cạnh rõ ràng phương mặt,“Ngươi muốn làm cái gì?”

Nàng không có lại phản bác, nhưng cũng không có thừa nhận, tựa hồ vừa Matthew nói lời nói đều không tồn tại.

“Yên tâm, ta sẽ không báo nguy, cũng sẽ không tố giác ngươi.” Angelina - Jolie thò tay tại Winona - Ryder trước mắt búng ngón tay kêu vang,“Rất đơn giản, về sau ngươi tiếp tục khi ngươi nữ chính, ta tiếp tục làm của ta nữ phụ, thiếu tới tìm ta phiền toái.”

Winona - Ryder rất ngoài ý muốn,“Cứ như vậy?”

Angelina - Jolie một bộ trêu chọc hầu tử bộ dáng,“Đương nhiên không phải ! ngươi cảm giác sẽ như vậy tiện nghi sao?”

Nàng thu hồi vui cười biểu tình, chăm chú nói,“Đem ngươi trở thành phế thải của ta màn ảnh khôi phục bình thường sử dụng, của ta vai diễn không cho san giảm, còn muốn thích hợp tăng thêm ! cuối cùng cắt nối biên tập phát hành phiên bản ta có đề tham khảo ý kiến quyền lực !”

Winona - Ryder muốn mở miệng, Angelina - Jolie nâng tay ngăn lại nàng,“Sony Columbia ảnh nghiệp bên kia ta đến thu phục, điểm ấy ngươi không cần phải xen vào !”

Đổi làm phía trước, này mấy điều kiện phi thường quá phận, nhưng đặt ở hiện nay, Winona - Ryder lại cảm giác có thể nhận.

Nàng suy xét một hồi lâu, mới nói,“Có thể.”

Angelina - Jolie đối Winona - Ryder cười cười,“Đây mới là ngoan nữ hài nha.”

Winona - Ryder tức giận đến sắc mặt càng thêm tái nhợt , lại một câu đều nói không ra đến.

“Hảo.” Angelina - Jolie từ nàng trên bàn công tác nhảy xuống tới.

“Khụ --” Matthew dùng lực ho khan một tiếng.

“Yên tâm, quên không được ngươi !” Angelina - Jolie nhìn Matthew liếc nhìn, quay đầu đối Winona - Ryder nói,“Còn có này lâm thời diễn viên.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 13: Vai Diễn Có Lời Kịch

“Hắn?” Winona - Ryder quay đầu nhìn về phía Matthew, hỏi,“Ngươi tên là gì?”

Phỏng chừng nàng là tưởng nhớ kỹ chính mình danh tự, Matthew oán thầm một câu, vẫn là nói,“Matthew, Matthew - Horner.”

Winona - Ryder gật gật đầu,“Matthew - Horner? Hảo ! ta nhớ kỹ ngươi .”

Matthew ra vẻ thoải mái cười cười, một bộ rất không thèm để ý bộ dáng, trên thực tế hận không thể Winona - Ryder ngày mai liền đem hắn quên.

“Ta sẽ cho ngươi tìm thích hợp nhân vật.” Winona - Ryder nói.

“Muốn có lời kịch .” Angelina - Jolie phía trước liền cùng Matthew thương nghị hảo,“Tiền lương càng cao !”

Winona - Ryder sắc mặt có chút khó coi,“Có tên có họ nhân vật sớm đều định ra nhân tuyển, không có khả năng tùy ý đổi mới, ngươi rất rõ ràng điểm ấy.”

Matthew cũng không có yêu cầu có tên có họ trọng yếu nhân vật, đó là si tâm vọng tưởng, hơn nữa cho hắn một trọng yếu nhân vật, lấy hắn hiện tại năng lực, căn cứ khống chế không được, chỉ biết mất mặt xấu hổ.

Angelina - Jolie dựa theo hai người nghị định kết quả nói,“Có lời kịch nhân vật là có thể.” Nàng xem xem Matthew, thanh niên nhân này rất lòng tham, lại hiểu được có chừng có mực, cho nàng lưu lại ấn tượng cũng không tệ lắm, lần này coi như là bang đại ân, suy nghĩ một chút, chính mình tăng thêm một điều,“Danh tự muốn lên phiến vĩ phụ đề.”

Nghe đến câu này, Matthew không khỏi vỗ trán một chút, chính mình thật sự là không phải trong nghề.

Này vốn nên người đại diện tranh thủ, nhưng hắn vị kia người đại diện...... Matthew lắc lắc đầu, hiện tại không có bất cứ tư bản, tạm thời trước như vậy, đẳng tình huống có điều đổi mới, cái kia Dennis - Kurt hay là thôi đi.

“Hảo, này mấy cũng không có vấn đề.” Winona - Ryder dần dần khôi phục kia phó lãnh lãnh thanh thanh bộ dáng,“Ta có thể đáp ứng các ngươi.”

Bingo --

Angelina - Jolie búng ngón tay kêu vang,“Hảo, vấn đề giải quyết .”

Nàng xoay người đã muốn đi, Matthew cũng đứng lên, Winona - Ryder lại nói, “Đợi đã !”

“Còn có việc?” Angelina - Jolie dừng lại, hỏi.

“Ta đáp ứng các ngươi điều kiện.” Winona - Ryder nhanh chóng nói,“Nhưng các ngươi như thế nào cam đoan không nói đi ra ngoài?”

“Ta vì cái gì muốn nói ra đi? Đối với ta có chỗ tốt sao?” Angelina - Jolie không vô liêm sỉ thời điểm, đầu vẫn là rất rõ ràng ,“Ta đã chiếm được muốn , vì cái gì muốn nói ra đi đâu? Khiến ngươi gièm pha quấn thân? Ảnh hưởng đến này bộ phim sao? Phim bị gièm pha liên lụy, đối với ta có chỗ tốt sao? Ta hiện tại tranh thủ đến này mấy không phải đều là chê cười sao?”

Winona - Ryder nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu,“Ta có thể tin tưởng ngươi.”

Tiếp, nàng quay đầu nhìn về phía Matthew,“Nhưng hắn đâu?”

“Ta cam đoan sẽ không nói đi ra ngoài !” Matthew lập tức mối nối.

“Ta không tin ngươi.” Winona - Ryder rất trực tiếp nói,“Ta không tin ngươi người như thế.”

Matthew bất đắc dĩ xòe tay,“Ta người này danh dự rất tốt ! Jolie tiểu thư có thể làm chứng minh.”

“Ta chứng minh không được bất cứ sự !” Angelina - Jolie chủ động bảo trì cự ly,“Ta với ngươi một điểm đều không quen.”

Này mấy thành danh nhân, nào đều không ngốc.

Matthew khẽ nhíu mày, hỏi Winona - Ryder,“Ngươi nói làm thế nào?”

“Rất đơn giản !” Winona - Ryder cũng đứng lên,“Ta tìm luật sư lại đây, ngươi theo ta ký một phần bảo mật hiệp nghị !”

Matthew nghĩ nghĩ, chỉ có thể nhìn hướng Angelina - Jolie, hắn văn hóa trình độ hữu hạn, lại không hiểu lão mĩ pháp luật, trừ Angelina - Jolie bên ngoài, thật đúng là không biết nên cố vấn ai.

Angelina - Jolie lại hỏi,“Ngươi không lo lắng nhiều một người biết?”

“Ta chỉ tại điều khoản bên trong hạn định hắn không thể đề nào đó thời gian đoạn bất cứ cùng ta có quan sự.” Winona - Ryder tựa hồ có chuẩn bị,“Không cần viết cụ thể sự tình.”

“Cũng là biện pháp.” Angelina - Jolie gật gật đầu.

Matthew cũng nói không nên lời phản đối ý kiến, chỉ cần Winona - Ryder thực hiện hôm nay hứa hẹn, hắn cũng sẽ không ngốc đến đi tuyên truyền tiệm sách sự.

Song phương đạt thành nhất trí, còn thừa sự tình liền hảo làm, Winona - Ryder cùng Angelina - Jolie phân biệt gọi điện thoại gọi tới phần mình luật sư, này hai nữ nhân cũng không phải đèn cạn dầu, vừa rồi nói xinh đẹp, vẫn là ký một phần lén hiệp nghị.

Về phần Matthew, tại Angelina - Jolie luật sư hỗ trợ dưới, cũng tại một phần hiệp nghị thượng ký tên, nếu hắn tại kịch tổ đạt được nhân vật, còn tuyên dương tiệm sách sự, đem bồi phó một bút tiền lớn.

Rời đi này gian văn phòng thời điểm, Matthew quay đầu nhìn thoáng qua, như vậy một nhân sự quan hệ không tính đặc biệt phức tạp kịch tổ liền đao quang kiếm ảnh, Hollywood cạnh tranh nên có bao nhiêu kịch liệt?

Còn lại nhân trước sau rời đi, trong văn phòng chỉ còn lại có Winona - Ryder một người, nàng lấy di động ra, bát thông người đại diện dãy số,“Là ta, ngươi đi Universal ảnh ngoài thành một tiệm sách, mua xuống bọn họ toàn bộ theo dõi tư liệu. Nhớ kỹ ! ngươi tự mình đi !”

Nói chuyện điện thoại xong, Winona - Ryder cảm giác thoải mái một ít, quay đầu nhìn về phía ngoài văn phòng, lại nghĩ tới tên khốn kiếp này, một nho nhỏ lâm diễn, thế nhưng đem nàng bức bách đến loại tình trạng này !

Nàng vốn là trắng nõn khuôn mặt trở nên tái nhợt, di động bỗng nhiên vang lên, là nàng bạn trai.

“Hải, Matt......” Nàng nghe hội, nói,“Ta đêm nay lâm thời tăng ca, ngươi đừng lại đây tiếp ta . Tâm tình không tốt? Đúng vậy, ta gặp một phi thường đáng ghét gia hỏa, gọi là Matthew - Horner lâm diễn, hắn chọc tới ta ! cụ thể vẫn là đợi ta trở về nói đi. Ngươi cơm tối như thế nào ăn? Căn bản cùng nhau a, kia hảo, thay ta hướng bản vấn an.”

Cắt đứt điện thoại, nàng lại cầm lấy trên bàn công tác ống nói, bát thông đạo diễn James - Mangold dãy số, bắt đầu phối hợp câu thông quay chụp sự tình.

Matthew bên kia vừa ra Universal ảnh thành nhiếp ảnh khu, Angelina - Jolie tài xế đã đem xe dừng ở cửa.

Nữ trợ lý Vanessa kéo ra cửa xe, Angelina - Jolie chuẩn bị lên xe, nhìn thấy Matthew triều xe buýt trạm bên kia đi, mở miệng hỏi,“Ngươi đi nơi nào?”

“Hollywood đại đạo.” Matthew chuẩn bị đi hồng chim cánh cụt công ty, buổi tối còn muốn tiếp tục đương lão tài xế.

“Lên xe đi.” Angelina - Jolie hô một tiếng, trực tiếp lên xe, Matthew thoáng chần chờ một chút, đi qua kéo ra cửa xe, chui đi vào.

“Cám ơn.” Hắn khách khí một câu.

Này chiếc xa hoa ô tô xếp sau là hai độc lập chỗ ngồi, Angelina - Jolie ngồi ở bên phải trên vị trí, đã lật ra bản tạp chí, xem đều không xem Matthew, thuận miệng đáp một câu,“Không cần khách khí, ngươi cũng coi như bang ta.”

Matthew cười cười,“Ta muốn giúp ta chính mình.”

Angelina - Jolie mở ra tạp chí,“Ngươi người như thế, rất thích hợp này giới.”

“Thật sao?” Matthew rất tự tin nói,“Ta cũng hiểu được là như thế này.”

“Ta không tưởng nợ nhân tình.” Angelina - Jolie lúc này mới nói ra gọi Matthew lên xe chân chính mục đích ,“Nói đi, ngươi muốn cái gì.”

Matthew lập tức minh bạch, Angelina - Jolie vỏn vẹn đem này trở thành một tiểu giao dịch.

Hắn cũng không hi vọng xa vời Angelina - Jolie loại này Hollywood ngôi sao có thể cùng một tiểu lâm diễn bình đẳng ở chung, hôm nay phát sinh sự tình, nhìn xem phi thường rõ ràng, này trong giới nhân không phải bình thường thế lực.

“Ta cần tiến hành chuyên nghiệp học tập.” Matthew biết cơ hội khó được,“Jolie tiểu thư là trong giới tư thâm nhân sĩ, hi vọng ngươi có thể giúp ta giới thiệu một nhà không sai biểu diễn trường học.”

Nghe nói như thế, Angelina - Jolie ngược lại là có chút ngạc nhiên, nàng cho rằng đối phương sẽ muốn tiền hoặc là một cái khác công tác cơ hội, không nghĩ tới thế nhưng biết chuyên nghiệp học tập tầm quan trọng, tựa hồ có điểm đầu não.

Đây không phải việc khó, nàng suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu,“Có thể, có thích hợp ta sẽ khiến Vanessa thông tri ngươi.”

Nói xong câu này, Angelina - Jolie tinh lực tất cả đều đặt ở trên tạp chí, không lại cùng Matthew nói một câu, Matthew cũng sẽ không tự tìm mất mặt, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thẳng đến ô tô chạy đến Hollywood đại đạo tới gần công ty phụ cận địa phương khi, trước tiên khiến tài xế ngừng xe.

“Tái kiến.” Hắn lễ phép đối Angelina - Jolie nói.

Angelina - Jolie chỉ là gật gật đầu.

Xuống xe, Matthew đi bộ đi đến hồng chim cánh cụt công ty, từ Liszt chỗ đó lĩnh chìa khóa cùng công tác, đẳng Thái Dương tây dưới, khai ra kia chiếc Ford bảo mẫu xe, tiếp tục mỗi đêm đưa người tiếp người công tác.

Màn đêm buông xuống, Hollywood đại đạo xa hoa truỵ lạc, kéo mập mạp thân thể, Dennis - Kurt chen vào một nhà dạ điếm, ngồi ở quầy bar bên trên muốn một ly bia đen, nhớ tới hôm nay buổi chiều sự tình, trong lòng một trận buồn bực, không khỏi mãnh nốc một ngụm bia.

Kịch tổ nữ chính kiêm người sản xuất Winona - Ryder rõ ràng đối kia ngốc nghếch có thành kiến, chính mình thật vất vả mới tại trong kịch tổ thành lập một điểm quan hệ, nói không chừng sẽ bị liên lụy.

Dennis - Kurt lại là một trận buồn bực, bưng lên chén rượu, uống càng lớn một ngụm.

Đột nhiên, hắn trong túi di động vang lên, Dennis - Kurt tức giận móc ra đến, chỉ nhìn một cái, liền đứng lên buông xuống nhất trương đô la, bằng nhanh nhất tốc độ ra huyên náo tửu ba, tìm đến thoáng im lặng địa phương, chuyển được điện thoại.

“Dennis !” Ống nghe trung vang lên tuyển diễn viên đạo diễn Robin thanh âm,“Matthew - Horner là ngươi diễn viên đi?”

“A......” Dennis - Kurt rất tưởng nói không phải, để tránh liên lụy đến chính mình trên người, nhưng sớm ở kịch tổ làm đăng ký, căn bản không có cách nào khác phủ nhận, đành phải nói, “Vâng ! bất quá, Robin đạo diễn......”

Hắn trước đem chính mình trích đi ra,“Ta buổi chiều rất sớm liền ly khai, Matthew - Horner ra vấn đề sao?”

Dennis - Kurt thoáng có chút khẩn trương, sợ buổi chiều sự tình khiến hắn đoạn Robin đạo diễn này tuyến.

“Xảy ra chuyện gì?” Robin thanh âm tựa hồ rất bình thường,“Ta là muốn thông tri ngươi, ngày mai cùng Matthew - Horner đến một chuyến kịch tổ, bổ ký một phần hiệp nghị, hắn nhân vật sửa lại, có hai câu lời kịch, tiền lương cũng gia tăng đến ngày lương 200 dollar......”

“Cái gì......” Dennis - Kurt dứt khoát không thể tin được chính mình lỗ tai,“Ngươi nói cái gì?”

“Ngươi không nghe rõ sao?” Ống nghe bên trong thanh âm đột nhiên đề cao,“Ngày mai mang Matthew - Horner lại đây ! kia màn diễn ký hoàn ước liền chụp, đừng chậm !”

Dennis - Kurt ngốc ngốc nói,“Ta...... Ta hiểu được.”

Cắt đứt điện thoại, hắn đứng ở chỗ này, căn bản làm không rõ trạng huống, này biến hóa cũng quá nhanh đi?

Hắn móc ra điện thoại, gọi cho khởi Matthew dãy số, lại không người tiếp nghe, đành phải không ngừng gọi cho, cuối cùng bát thông điện thoại, bên kia Matthew tựa hồ bề bộn nhiều việc, chờ hắn nói xong chỉ là thuận miệng ứng phó vài câu, ước hảo ngày mai kịch tổ gặp, liền treo .

Dennis - Kurt đứng ở trên đường hảo một trận ngẩn người, cái kia tiểu lâm diễn chẳng lẽ không có ai biết một mặt?

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 14: Có Chút Thiên Phú

Sáng sớm đưa hoàn nhân, Matthew liền vội vã đuổi tới Universal ảnh thành, hội hợp người đại diện Dennis - Kurt, đối với ngày hôm qua sự tình, hắn một từ cũng chưa nhắc tới, hiện tại đề này mấy cũng không có dùng, tại người đại diện cùng đi dưới, lại cùng kịch tổ bổ ký một phần hiệp nghị, sau đó hóa qua trang thay blouse trắng, tiến vào studio chờ đợi quay chụp bắt đầu.

Có lẽ là nhân vật có lời kịch quan hệ, trợ lý đạo diễn hoàn cho hắn một phần nhân vật kịch bản, bất quá chỉ có một tờ, mặt trên viết ít ỏi mấy hàng chữ.

Nhân vật này vai diễn rất đơn giản, tại hành lang trung cùng Winona - Ryder nữ chính nghênh diện đi qua, tiến vào nữ phụ Angelina - Jolie phòng.

Lấy đến nhân vật này, Matthew vai diễn so lâm thời diễn viên muốn trọng, lại so ra kém phổ thông nhân vật diễn viên.

Matthew xuyên vẫn là ngày hôm qua blouse trắng, đứng ở quay chụp nơi sân ngoại xem kịch bản, Dennis - Kurt từ phía sau thò đầu ra đến, ánh mắt cũng hướng trên kịch bản ngắm.

“Chẳng những có ngay mặt đặc tả, còn có hai câu lời kịch !” Dennis - Kurt sửng sốt há to miệng, nhỏ giọng nói thầm,“Như vậy nhân vật đều phải tiến hành chính quy thử vai, muốn hay không tại kịch tổ bên trong có quan hệ......”

Matthew nhún nhún vai, cái gì cũng không có nói.

Dennis - Kurt giật mình nhìn hắn, ngày hôm qua Winona - Ryder còn đem hắn xa lánh điệu, kết quả đến buổi tối một trăm tám mươi độ đại biến chuyển, này gọi là Matthew - Horner nhân đến cùng là cái gì lai lịch?

Cùng Angelina - Jolie có quan hệ? Hắn lắc lắc đầu, Angelina - Jolie chỉ là nữ phụ, căn bản không thể cùng Winona - Ryder đối kháng !

Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một loại khả năng, chẳng lẽ Matthew cùng một cái khác người sản xuất Georgia - Kacandes có quan hệ?

Dennis - Kurt càng nghĩ càng có khả năng, bằng không căn bản không thể giải thích này hết thảy, tổng không có khả năng là Sony Columbia ảnh nghiệp cao tầng trực tiếp nhúng tay đi?

Khó có thể nhịn xuống trong lòng hảo kỳ, hắn đến gần Matthew bên tai, nhỏ giọng hỏi,“Ngươi hay không là nhận thức Georgia - Kacandes?”

Matthew quay đầu, đối Dennis - Kurt mỉm cười, lại không nói chuyện, vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Dennis - Kurt lập tức nhận định hắn đây là cam chịu , trong lòng tính toán rất nhanh lên, nên như thế nào mới có thể thu lợi? Có một điểm hắn biết rõ, nhất định phải khiến Matthew - Horner hài lòng, không cần giống ngày hôm qua biểu hiện như vậy vụng về .

“Cái kia...... Matthew.” Hắn cảm giác hẳn là giải thích một chút,“Ngày hôm qua a, ta là thực sự có việc gấp......”

“Ta biết.” Matthew nảy nảy kia trương kịch bản, nói,“Ta tại nhớ lời kịch.”

Dennis - Kurt lập tức giơ tay lên, nói,“Hảo, hảo, ta không quấy rầy ngươi.”

Matthew không nói gì, chăm chú nhìn nhân vật kịch bản, đem mỗi một địa phương đều chặt chẽ nhớ kỹ, kịch bản rất đơn giản, xem hiểu hoàn toàn không là vấn đề, lời kịch liền hai câu, cũng không phức tạp.

Đợi một hồi, Angelina - Jolie đến trường quay, Matthew đối với nàng cười cười, Angelina - Jolie khẽ gật đầu, cùng ngày hôm qua như vậy, nữ chính kiêm người sản xuất Winona - Ryder cuối cùng một trình diện.

Đạo diễn James - Mangold thu phục quay chụp chuẩn bị công tác, đem diễn viên gọi đến cùng nhau giảng hí, Matthew cũng bị hô qua.

“Chúng ta đi một lần.” James - Mangold khiến mấy cái diễn viên cùng hắn, tiến vào bố trí hảo hành lang, đi đến thứ nhất cửa phòng khi, nói,“Cảnh này trung, nữ chính cùng nữ phụ còn không quen biết. Winona, của ngươi nhân vật đối nữ phụ phi thường hảo kì, nhìn thấy nam hộ công hướng nữ phụ phòng đi.”

Hắn chỉ chỉ Matthew,“Theo hắn bóng dáng xem phía sau, thẳng đến hắn tiến vào Riza phòng.”

Winona - Ryder nhẹ nhàng gật đầu, loại này hí đối với nàng đến nói rất đơn giản .

James - Mangold tắc ý bảo nhà dưới môn,“Hai nhân vật ở vị trí này sai thân mà qua.”

Hắn nhìn về phía Matthew,“Ngươi dọc theo hành lang vẫn đi, tốc độ không cần quá nhanh, cũng không muốn quá chậm, bình thường đi đường tốc độ là có thể, sau đó tiến vào phòng, hiểu sao?”

Matthew nhanh chóng nói,“Minh bạch.”

James - Mangold đối trợ lý ý bảo một chút, sau đó nói,“Như vậy, chúng ta đi trước một lần.”

Tiếp, có trợ lý đạo diễn lại đây an bài bọn họ vị trí, Matthew biết không có thể xằng bậy, hoàn toàn dựa theo kịch tổ yêu cầu đi làm.

Angelina - Jolie vào phòng, Winona - Ryder đứng ở tiền một gian phòng cửa, Matthew tiếp nhận đạo cụ truyền đạt hòm thuốc, chờ ở ngày hôm qua quay chụp trong đại sảnh.

Có hai danh nhiếp tượng sư chuẩn bị vào chỗ, còn có người cầm che quang bản đứng ở hắn một bên.

Tuy rằng là tẩu vị, nhưng thoạt nhìn cùng chính thức quay chụp không có cái gì phân biệt.

Nhìn thấy này mấy, Matthew ít nhiều có chút khẩn trương, hai căn chân hơi hơi run run, tuy rằng muốn làm Hollywood ngôi sao, nằm ở trong đống tiền cùng mỹ nữ quần trung lăn lộn, nhưng đây là hắn lần đầu tiên đối với máy quay phim biểu diễn.

Khẩn trương là rất bình thường cảm xúc.

“Thả lỏng liền hảo.” Kịch tổ còn tại làm cuối cùng chuẩn bị, Matthew bên cạnh cầm che quang bản nhân đột nhiên nhỏ giọng nhắc nhở,“Của ngươi hí rất đơn giản, thả lỏng, tự nhiên một điểm.”

Matthew quay đầu, đối với hắn mỉm cười, lại gật gật đầu.

Đồng thời trong lòng thầm than, dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, ngày hôm qua tất cả mọi người trốn tránh hắn, hôm nay thế nhưng có người chủ động nhắc nhở......

“Bắt đầu !”

James - Mangold thanh âm vang lên, Matthew nhanh chóng ném xuống miên man suy nghĩ, nhấc chân liền hướng phía trước đi, nhưng bước đầu tiên vừa bước ra đi, James - Mangold thanh âm lại vang lên,“Đình !”

Hắn nhìn về phía Matthew,“Ngươi chậm !”

Matthew ngượng ngùng cười cười, vừa mới chuẩn bị nói chút gì, James - Mangold liền lớn tiếng nói,“Hồi vị, một lần nữa bắt đầu !”

Không ai nói nhiều, vô luận là diễn viên, vẫn là kịch tổ phía sau màn công tác nhân viên, nhanh chóng trở lại phần mình vị trí, Matthew lần này không lại loạn tưởng, tập trung tinh lực chờ đợi đạo diễn mệnh lệnh.

“Bắt đầu !”

James - Mangold ra lệnh một tiếng, kịch tổ lập tức vận chuyển lên đến.

Matthew hướng về phía trước hành lang đi, Winona - Ryder nghênh diện mà đến, hai người sắp chạm mặt thời điểm, Winona - Ryder quay đầu nhìn về phía Matthew, quay chụp nàng máy quay phim giống như là nàng ánh mắt như vậy, cũng chuyển lại đây.

Máy quay phim di động, Matthew lập tức chú ý tới .

“Đình !” James - Mangold hô đình,“Ngươi xem máy quay phim màn ảnh !”

Matthew biết đạo diễn nói là chính mình, nhanh chóng mang theo xin lỗi nói,“Ta theo bản năng......”

“Lần sau chú ý !” James - Mangold tựa hồ tính tình rất tốt,“Các bộ môn quy vị, một lần nữa đến một lần !”

Hắn tuy rằng chỉ là trường quay quay chụp chỉ huy, nhưng đối kịch tổ động thái phi thường lý giải, Winona - Ryder thế nhưng hướng Angelina - Jolie cúi đầu , nghe nói tối hôm qua chính là này tiểu lâm diễn cùng Jolie cùng nhau vào Winona - Ryder văn phòng, trung gian phát sinh cái gì không ai biết, kết quả lại rất rõ ràng.

James - Mangold không tưởng dính líu này mấy lạn sự, một tiểu lâm diễn tùy tiện hảo.

Matthew trở lại điểm xuất phát, Dennis - Kurt thế nhưng đứng ở phụ cận, nhìn thấy hắn trở về, nói,“Đừng khẩn trương ! cũng không cần biểu diễn ! ngươi bình thường đi đường nào vậy nói chuyện, hiện tại liền làm như thế nào ! không cần nghĩ đây là biểu diễn !”

Hít sâu hai lần, xiếc thú nhẹ nhàng gật đầu, này người đại diện nhân phẩm có vấn đề, cho nên hiện tại nói lời nói càng có thể tin.

Kịch tổ mặt khác phía sau màn ngành nghề hồi vị không giống diễn viên nhanh như vậy, Matthew đứng ở chỗ này, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, buông xuống kia vài loạn thất bát tao ý tưởng, cả người cái gì cũng không suy nghĩ, đại não dần dần trống rỗng, bảo trì vài giây, trên đùi hơi hơi run run ngừng lại, có chút khẩn trương tâm tình cũng tại thả lỏng.

Đẳng James - Mangold lại một lần nữa hô bắt đầu sau, Matthew sở hữu khẩn trương tất cả đều biến mất, cất bước hướng về phía trước đi, hắn trong ánh mắt, không có máy quay phim, không có đạo diễn cùng người đại diện, thậm chí không có nghênh diện mà đến Winona - Ryder, chỉ là tự mình hướng về phía trước đi.

Hắn cùng với Winona - Ryder sát người mà qua, trực tiếp hướng về Angelina - Jolie ở phòng đi, Winona - Ryder quay đầu nhìn về phía Matthew, màn ảnh cũng theo Winona - Ryder chuyển hướng, cùng Matthew cao lớn bóng dáng quay chụp.

Matthew chuyển tiến Angelina - Jolie phòng, lấy bình thường bình thường nói chuyện ngữ điệu, nói,“Riza, ngươi tất yếu đúng hạn uống thuốc ! bằng không ta sẽ Hướng Ba tì thầy thuốc báo cáo.”

Đây chính là hắn hai câu lời kịch.

“Đình !”

Nghe được này thanh âm, Matthew lắc lắc đầu, tiếp lại nghe đến James - Mangold tuyên bố,“Này một điều qua !”

Matthew nghi hoặc,“Qua? Đây không phải tẩu vị sao?”

“Rất bình thường.” Đối diện Angelina - Jolie tựa hồ nghe đến hắn mà nói,“Tẩu vị khi chụp đến thích hợp màn ảnh, đạo diễn cũng sẽ chọn dùng.”

Nàng đứng lên,“Tại Hollywood, thời gian chính là tiền tài.”

Matthew cười cười, khách khí nói,“Cám ơn.”

Tuy rằng Angelina - Jolie thủy chung đều cùng hắn phân rõ giới hạn, có khi cũng sẽ lộ ra cao cao tại thượng bộ dáng, nhưng ở trong kịch tổ này mặt, đối với hắn coi như tương đối thân mật.

Matthew phỏng đoán, có lẽ này trước sau hai lần, hắn xác thật bang Angelina - Jolie một ít bận rộn.

Angelina - Jolie đi ra này bán phong bế phòng, chuẩn bị đi quay chụp tiếp theo màn diễn, Matthew ở kịch tổ này công tác lại tuyên cáo hoàn thành.

Bất quá, hắn bổ ký là ngày lương hợp đồng, liền tính công tác không đến nửa buổi sáng, cũng có hai trăm dollar thù lao có thể lấy.

“Nếu mỗi ngày đều có hai trăm dollar liền hảo.” Matthew có chút cảm khái,“Một tháng thu nhập năm ngàn dollar trên đây, cũng rất tiêu dao tự tại .”

Đáng tiếc, loại này công tác cơ hội không phải mỗi ngày đều có, đối với mới vừa vào nghề lâm thời diễn viên đến nói, mấy tháng đều có khả năng ngộ không đến một lần.

“Diễn thực bổng !”

Trường quay bên ngoài, Dennis - Kurt đi theo Matthew bên cạnh, nhất trương béo mặt cười đến đều thấy không rõ ngũ quan ,“Mới xuất đạo diễn viên, có thể ở ba điều bên trong liền thu phục như vậy một màn diễn không nhiều !”

“Thật sao?” Matthew hỏi một câu, tiếp liền cười, này mập mạp rõ ràng tại lấy lòng hắn.

Dennis - Kurt lại rất chăm chú nói,“Căn cứ của ta kinh nghiệm phán đoán, ngươi ở phương diện này có chút thiên phú ! ta không dám nói thiên phú có bao nhiêu hảo, trung đẳng thiên thượng là không thành vấn đề .”

Matthew căn bản không đem lời này quả thật, Dennis - Kurt hỏi hắn,“Ngươi đi sao?”

“Ta ở trong này xem hội.” Matthew không nghĩ lập tức rời đi, tiếp theo tiến studio còn không biết là thời điểm gì đâu.

Dennis - Kurt do dự một chút, vẫn là nói,“Ta phải đi, còn muốn xử lý ngươi thù lao sự.”

Matthew gật gật đầu,“Ngươi đi trước đi.”

Kịch tổ tại chuẩn bị một hồi quay chụp, Matthew đứng ở trường quay bên ngoài, ánh mắt cơ bản tại Winona - Ryder cùng Angelina - Jolie trên người đảo quanh, này mấy thành danh ngôi sao đều là có thể để cho học tập mục tiêu.

Bỗng nhiên, có người đi tới hắn bên cạnh, hỏi,“Ngươi là Matthew - Horner?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 15: Phòng Ngừa Chu Đáo

Nghe được này câu hỏi, Matthew quay đầu nhìn về phía bên cạnh, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là nhất trương khổ qua mặt, này khuôn mặt chẳng những lão tướng, hơn nữa phi thường người qua đường, nếu không phải tại rất nhiều siêu cấp đại phiến trung gặp qua, hắn nhất định sẽ không tin tưởng Hollywood cự tinh trưởng này phúc bộ dáng.

“Ngươi là......” Matthew hướng phía sau xê một bước, thích hợp kéo ra điểm cự ly, để nhìn xem càng thêm rõ ràng,“Ngươi là Matt - Damon.”

“Ngươi là Matthew - Horner?” Khổ qua mặt không đáp lại, bất quá cam chịu Matthew mà nói.

Matthew gật gật đầu,“Ta là.” Hắn rất ngạc nhiên Matt - Damon tìm tới chính mình,“Ngươi tìm ta có việc?”

Phía trước vị kia lưu lại trong trí nhớ, Matt - Damon nhưng là giải Oscar đoạt giải a, tính lên già vị giống như so Angelina - Jolie còn cao.

“Ngày hôm qua, Winona khả năng cùng ngươi phát sinh một điểm tiểu hiểu lầm.” Matt - Damon nói được tựa hồ rất khách khí,“Trở về sau vẫn sinh khí, ta hỏi nàng cũng không chịu nói.”

Matthew trong mắt lập tức hiện ra vài phần phòng bị.

Matt - Damon tiếp tục nói,“Ta chỉ là tưởng hỏi một chút phát sinh cái gì, nàng thế nhưng phát lớn như vậy tính tình.”

“Ngươi cùng Winonna - Ryder tiểu thư......” Matthew nhìn Matt - Damon.

“Winona là ta bạn gái.” Matt - Damon nói, hắn đồng dạng nhìn về phía Matthew,“Ngươi cùng Jolie tiểu thư?”

Tối hôm qua, Winona - Ryder từng mắng to này hai người là một đôi cẩu nam nữ.

Matthew lắc đầu,“Ta cùng Jolie tiểu thư không có bất cứ quan hệ.”

“Xin lỗi.” Matt - Damon hàm hậu cười cười,“Xem ra là ta hiểu lầm .”

Matthew lại từ này nhìn như hàm hậu tươi cười sau lưng, đọc ra chút thứ khác,“Có chuyện nói thẳng đi.”

Matt - Damon còn tại hàm hậu cười,“Ta muốn biết ngươi cùng Winonna ở giữa có phải hay không sinh ra một ít hiểu lầm?”

“Không có cái gì......” Matthew tưởng giải thích một câu, chung quy đây là Matt - Damon,“Chính là một điểm việc nhỏ, ta......”

Nói tới đây, hắn lại ngậm miệng, cùng Winona - Ryder vì sao khởi xung đột, việc này căn bản không thể nói a ! nói ra liền muốn xui xẻo ! hắn nhưng là ký một phần bảo mật hiệp ước !

“Ân? Cái gì?” Matt - Damon đầy mặt chờ mong, kia phó thành khẩn người qua đường mặt, để người khó có thể cự tuyệt.

Matthew nhanh chóng chuyển nói,“Chỉ là một điểm bé nhỏ không đáng kể tiểu hiểu lầm.”

Matt - Damon cùng Winona - Ryder là nam nữ bằng hữu, liền xuyên một cái quần, mặc dù ở hắn xem qua tin tức trung, người này tại Hollywood phi thường có danh kia vài minh tinh bên trong, thuộc về thanh danh rất tốt kia một loại, nhưng ngầm là cái dạng gì, ai nói được chuẩn? Vạn nhất hắn chuẩn bị gạt chính mình đâu? Một khi nói ra kia vài sự, liền trái với bảo mật hiệp nghị, cự đại tiền bồi thường vi phạm hợp đồng đem hắn bán thượng một trăm lần đều bồi không nổi.

Tại kịch tổ đợi mới hai ngày, Matthew đã thấy được Hollywood đao quang kiếm ảnh, biết làm việc tuyệt đối không thể sơ suất.

“Bé nhỏ không đáng kể tiểu hiểu lầm a?” Matt - Damon vẫn là một bộ khuôn mặt tươi cười, một điểm ngôi sao cái giá cũng không có,“Nếu là tiểu hiểu lầm, Horner tiên sinh là vị thân sĩ, có thể hay không trước tiên lui nhường một bước, hướng Winona lời nói xin lỗi đâu? Như vậy, hiểu lầm cũng liền giải khai.”

Matthew cũng tại vui tươi hớn hở cười,“Ta chính là tiểu nhân vật, tiểu lâm diễn, không phải thân sĩ.” Hắn cố ý tự giễu,“Rất nhiều người đều nói ta là đến từ Đức Châu quê mùa.”

Matt - Damon trên mặt tươi cười nhất điểm nhất kiểm nhận lên, kia trương khổ qua mặt dần dần biến thành thật khổ qua.

“Không phải ta không muốn hòa giải.” Matthew không tưởng cùng Matt - Damon khởi xung đột,“Có một số việc, ngươi tốt nhất vẫn là tự mình đi hỏi Winona - Ryder tiểu thư.”

Mơ hồ nhớ rõ, này Matt - Damon cùng hắn hảo cơ hữu hảo như là từ đáy chót tầng một đường liều mạng đến, hẳn là không phải cái loại này kiêu ngạo cuồng vọng nhân.

Matt - Damon khổ qua mặt càng khổ , hắn thật sự tưởng không rõ, Winona - Ryder loại này tầng cấp ngôi sao, vẫn là kịch tổ quyền lực thật lớn chế tác nhân, làm sao có khả năng cùng một tiểu lâm diễn sinh ra xung đột, cuối cùng còn ăn mệt, tức giận đến nửa đêm đều ngủ không yên.

Nghĩ đến đây, hắn lại mắt nhìn Matthew, người này trừ bộ dạng hơi chút soái điểm, cũng không có cái gì đặc biệt.

“Ta sẽ hỏi Winona.” Matt - Damon nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Nàng là ta bạn gái, nếu......”

Hắn bỗng nhiên chuyển ngữ khí,“Ta nhớ rõ ngươi, Matthew - Horner.”

Matthew chỉ có thể cười cười, may mà này Matt - Damon không phải cái loại này không đầu óc lại ương ngạnh đại minh tinh, bằng không mới là phiền toái.

Bất quá, thử ngẫm lại, Hollywood cạnh tranh như thế kịch liệt, lại không có khả năng dựa vào nhất trương ẻo lả mặt khu đồ liền có thể ăn cơm, trừ số ít bối cảnh thâm hậu nhân, có thể trèo lên đến e đều không là ngu ngốc.

Hai người lại không mặn không nhạt nói vài câu, Matt - Damon chủ động cáo từ rời đi, hắn vừa đi, trong kịch tổ cũng không mấy người lại chú ý Matthew, chung quy chỉ là tiểu lâm diễn.

Matthew nhìn một màn diễn chụp xong, cảm giác trên mặt không quá thoải mái, nhanh chóng rời đi studio, đi hoá trang kéo xe tháo trang sức, hắn tại trong studio trì hoãn trong khoảng thời gian này, đưa tới vị kia nương lý nương khí hoá trang sư một trận oán giận, Matthew biết lâm thời diễn viên tại kịch tổ nội địa vị cùng kia vài tạp vụ công không sai biệt lắm, cũng chưa nói cái gì, tẩy trang xong thay chính mình quần áo, trực tiếp ly khai Universal ảnh thành quay chụp khu.

Ra Universal ảnh thành, hắn cấp Dennis - Kurt đánh điện thoại, này mập mạp còn tại kịch tổ làm công khu chắp nối, nói là hắn tiền lương rất nhanh liền sẽ đến trướng, đợi đến hết nợ lại thông tri hắn.

Hai trăm dollar không tính nhiều, đối Matthew đến nói cũng không phải số nhỏ.

Hắn tại hồng chim cánh cụt công ty công tác, mỗi ngày thù lao cũng bất quá năm mươi dollar, so Los Angeles thấp nhất tiền lương tiêu chuẩn cao như vậy một điểm mà thôi, thêm ca đêm trợ cấp mà nói, mỗi tháng liên một ngàn tám trăm dollar đều lấy không được.

Này công tác nói không chừng lúc nào liền ném, nếu Angelina - Jolie cùng Jonny Lee Miller ly hôn sự kiện nháo đại, Jonny Lee Miller phương diện khẳng định sẽ truy tra kia phân ghi hình nơi phát ra, không khó đoán được sẽ cùng hắn có liên quan, đến lúc đó Jonny Lee Miller tùy tiện đánh trách cứ điện thoại, hắn liền muốn xám xịt từ hồng chim cánh cụt công ty cuốn gói rời đi.

Bất quá, Matthew cũng không hối hận làm như vậy, chung quy này không chỉ có vì hắn gõ ra Hollywood đại môn, còn lấy đến một có chứa hai câu lời kịch nhân vật !

Dựa theo Dennis - Kurt thuyết pháp, tuyệt đại bộ phận đến Hollywood Truy Mộng lâm thời diễn viên, phấn đấu thượng vài năm đều lấy không được như vậy một cơ hội, chỉ có thể đảm đương bối cảnh bản.

Tại lãng phí vài năm thời gian cùng mạo hiểm ở giữa lựa chọn mà nói, đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn người sau.

Cưỡi xe buýt đi đến Hollywood đại đạo, trên cự ly ban thời gian còn sớm, Matthew tùy tiện ăn điểm cơm trưa, dọc theo Hollywood đại đạo đi dạo lên, bắt đầu suy xét một bước đi như thế nào.

Trước mắt, hắn coi như là có kinh nghiệm lâm thời diễn viên , dùng Dennis - Kurt lời đến nói, lại tìm công tác sẽ tương đối dễ dàng một ít, cho dù là có lời kịch tiểu nhân vật, cũng có thể thử đi tranh thủ.

Nhưng hôm nay buổi sáng quay chụp, cũng khiến Matthew biết, chính mình chuyên nghiệp năng lực không phải bình thường kém, mà là phi thường phi thường kém.

Kế tiếp, tiến hành chuyên nghiệp phương diện huấn luyện cùng học tập là tất yếu .

May mà phương diện này Angelina - Jolie đã đáp ứng hỗ trợ, nữ nhân này đầu có lẽ có thời điểm hội rút gân, bất quá liền hắn quan sát đến xem, coi như là một tương đối có tín dụng nhân.

Mặt khác, chính là hắn cần một tân người đại diện.

Cứ việc giới giải trí thế lực rất bình thường, hắn bản nhân cũng có chút thế lực, Dennis - Kurt cái kia mập mạp lại không khỏi rất thế lực !

Matthew tin tưởng, chỉ cần có lợi khả đồ, chẳng sợ ích lợi không tính lớn, này mập mạp cũng sẽ không chút do dự đem hắn bán, hơn nữa từ ngày hôm qua tình huống đến xem, hắn cần thời điểm, Dennis - Kurt cũng không trông cậy vào.

Như vậy người đại diện muốn tới làm cái gì? Căn bản chính là một bom hẹn giờ.

Nếu không phải điều kiện không cho phép, Matthew một điểm đều không tưởng cùng hắn hợp tác.

Tuy rằng hắn hiện tại không có chọn lựa tư cách, nhưng phía trước vị kia lưu lại trong trí nhớ, Los Angeles như vậy lâm diễn phục vụ công ty có rất nhiều, hoàn toàn có thể lại tìm một nhà.

Hơn nữa không cần lo lắng vi ước, lâm thời diễn viên nhất là phi công hội diễn viên, cùng loại này công ty ký kết đều là lâm thời hợp đồng, không có công tác thời điểm, cũng chỉ là tại bọn họ bên kia lập hồ sơ, sẽ không đề cập vi ước vấn đề.

Tỷ như lần này tại Girl, Interrupted kịch tổ công tác, còn bị vây ở công tác trung mà nói, Matthew đổi mới người đại diện sẽ tương đối phiền toái, nhưng công tác kết thúc, kia liền không có vấn đề gì .

Tại Hollywood trên đại đạo đi dạo nửa buổi chiều, Matthew coi như là quen thuộc dưới hoàn cảnh, đi đến công ty phụ cận thời điểm, mua mấy phân báo chí, cùng tiền thai chào hỏi, tiến vào tài xế phòng nghỉ, lấy ra thông báo tuyển dụng chuyên mục nhìn lên.

Đây cũng là phòng ngừa chu đáo, một phương diện bảo trì mỗi ngày đọc, đồng thời xem xem nào nghề chiêu công nhân tương đối nhiều, lại thích hợp hắn người như thế làm; Một phương diện khác tìm xem không có kịch tổ hoặc là cùng loại tinh quang công ty loại này lâm diễn phục vụ công ty thông báo tuyển dụng diễn viên.

Tiền một Matthew, chính là thông qua trên báo chí thông báo tuyển dụng, tìm tới tinh quang công ty, đáng tiếc gặp gỡ Dennis - Kurt như vậy cực phẩm.

Phiên qua vài phần báo chí, không có nhìn thấy kịch tổ nhận người quảng cáo, bất quá Matthew tìm đến tam gia loại nhỏ trung giới công ty thông báo tuyển dụng lâm thời diễn viên, ghi nhớ bọn họ điện thoại, nhất nhất gọi qua, này mấy công ty hồi phục cơ bản đều giống nhau, khiến Matthew qua một chuyến, cung cấp cá nhân tin tức, ảnh chụp cùng lý lịch sơ lược, tại bọn họ công ty làm một phần lập hồ sơ, nếu có thích hợp công tác, sẽ chủ động cùng hắn liên hệ.

Matthew tính toán đợi ngày mai tan tầm, kề bên đi này tam gia công ty một chuyến.

Thu hồi báo chí, hắn phát hiện không có một chiếc xe thật sự rất không phương diện, Los Angeles giao thông công cộng cũng không phát đạt, xa so ra kém từng sinh hoạt quốc gia, đừng nói là xe buýt phải đợi thời gian rất lâu, trên đường cũng rất khó gặp xe taxi, trừ phi gọi điện thoại tự mình gọi, bằng không rất khó đánh tới xe.

Matthew tưởng mua chiếc xe second-hand, suy xét dưới hiện thực trạng huống, vẫn là buông tay .

Không nói đã cho hắn đánh qua điện thoại cái kia cái gì Tarot bài kịch tổ luật sư, Angelina - Jolie đã đáp ứng tìm kiếm một nhà thích hợp hắn biểu diễn huấn luyện trường học, phương diện này khẳng định là một bút rất lớn chống ra, còn thừa tiền cũng không tất đủ.

Đợi ngày mai gọi điện thoại hỏi một chút Dennis - Kurt cái kia mập mạp, hai trăm dollar lúc nào có thể lĩnh tới tay, này bút tiền tới tay tiền, tạm thời không cần ngả bài.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 16: Khiến Hắn Kinh Ngạc

Vào lúc ban đêm, Matthew liền tiếp đến Dennis - Kurt điện thoại, mập mạp người đại diện khiến ngày hôm sau đi tinh quang công ty mặt đàm, thuận tiện lĩnh tại Girl, Interrupted kịch tổ thù lao, hắn buổi sáng vừa tan tầm, giao tiếp hoàn công làm, lập tức tiến đến tinh quang công ty, nhìn thấy Dennis - Kurt sau, đi trước tài vụ lĩnh thù lao.

Bởi hắn bản nhân tự mình trình diện, tinh quang công ty tài vụ trực tiếp thanh toán tiền mặt, khấu trừ 10% trù tính trích phần trăm, Matthew lấy đến tay một trăm tám mươi dollar.

Tiền không nhiều, lại là hắn vắt hết óc, dùng hết biện pháp vất vả kiếm đến.

“Đi ta phòng làm việc tán gẫu đi.” Dennis - Kurt nhiệt tình mời.

Matthew suy nghĩ một chút, gật đầu nói,“Cũng hảo.”

Tiền lương đã lĩnh tới tay, cũng là thời điểm cùng vị này phi thường không phẩm người đại diện phân rõ giới hạn , hắn biết chính mình cũng là rất không phẩm nhân, lại không có đến Dennis - Kurt loại trình độ này.

Đi theo Dennis - Kurt mặt sau, Matthew tiến vào một gian văn phòng, thoáng đánh giá một phen, đại khái năm sáu người đại diện cùng nhau làm công, may mà văn phòng diện tích khá lớn, nhìn qua không tính đặc biệt chen lấn.

Đi đến nhất trương không trước bàn làm việc, Dennis - Kurt kéo đến một cái ghế, tiếp đón Matthew,“Tùy tiện tọa.”

Đẳng Matthew ngồi xuống, hắn lại hỏi,“Cà phê? Vẫn là?”

“Thủy liền hảo.” Matthew thuận miệng nói.

Dennis - Kurt đi máy làm nước bên kia bang Matthew tiếp nước, Matthew cảm giác vẫn là uyển chuyển ngưng hẳn hợp tác liền hảo, liền tại hắn suy xét tìm từ thời điểm, ngồi ở này trương bàn công tác đối diện một người trẻ tuổi, bỗng nhiên thò đầu lại đây,“Ngươi chính là Matthew - Horner?”

Matthew - Horner ngẩn người, tâm nói ta rất có danh sao? Sau đó gật gật đầu,“Ta là.”

Cái kia người trẻ tuổi quay đầu mắt nhìn còn tại tiếp nước Dennis - Kurt, hạ giọng nói,“Đổi người đại diện đi, Dennis - Kurt tại công ty thanh danh thật không tốt, phẩm hạnh thấp kém, chờ ngươi không có giá trị lợi dụng, liền sẽ một cước đem ngươi đá văng ra !”

“Phải không?” Matthew thở dài, thầm than này trù tính công ty cũng không yên bình, xả ra một nụ cười,“Cám ơn.”

“Không khách khí.” Người trẻ tuổi nhanh chóng vô cùng đưa cho Matthew một tấm danh thiếp,“Tạm thời tìm không thấy thích hợp người đại lý mà nói, có thể đánh ta điện thoại, ta nhận thức rất nhiều chế tác nhân cùng tuyển diễn viên đạo diễn.”

Matthew tùy tay thu hồi danh thiếp, không có lại nói cái gì, người trẻ tuổi quay đầu mắt nhìn, rụt về đầu đi tiếp tục công tác, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh như vậy.

Dennis - Kurt bưng hai ly thủy đi trở về, đem một ly đặt ở Matthew trước mặt, kéo qua ghế dựa ngồi xuống.

“Ta có nghi vấn.” Dennis - Kurt hảo kỳ hỏi,“Matthew, ngươi như thế nào lấy đến nhân vật này?”

Matthew bưng lên ly, uống phía trước nói,“Có người giúp ta thuyết phục Winona - Ryder.”

Nghe hắn nói như vậy, Dennis - Kurt càng trở nên cảm giác chính mình phía trước phỏng đoán có đạo lý, vui tươi hớn hở cười nói,“Không bằng như vậy, Matthew, chúng ta hai ký kết một phần dài chừng đi.”

Nhận thức Dennis - Kurt sau, Matthew chuyên môn đi thăm dò qua tư liệu, để ngừa bị này mập mạp hại, đối Hollywood một ít hợp đồng cũng có bước đầu lý giải, tỷ như diễn viên cùng người đại diện hiệp ước, lâm diễn mà nói chỉ cần tại trung giới công ty lập hồ sơ, dù cho có công tác cũng là lâm thời hợp đồng, trong lúc bị người đại diện hoặc là trù tính công ty nhìn trúng, mới sẽ ký kết chính thức trù tính hiệp ước, trở thành trù tính công ty khổng lồ dự bị nhân tài khố trung một thành viên.

Vì cam đoan diễn viên ích lợi, California chế định phi thường khắc nghiệt pháp luật,[ California nhân tài dự luật ] quy định, diễn viên cùng người đại diện hoặc là kinh tế công ty chính thức ký ước mà nói, lần đầu tiên hiệp ước thời hạn dài nhất vi một năm, về sau mỗi phân hiệp ước dài nhất thời hạn không được vượt qua ba năm.

Thay lời khác nói, diễn viên đối kinh tế công ty không hài lòng, đổi mới lên cũng không phải việc khó.

Này từ nào đó phương diện cũng hạn định trù tính công ty quyền lực, làm cho bọn họ trên bản chất chỉ có thể lấy phục vụ giả thân phận tồn tại.

Matthew suy nghĩ việc này, trong lúc nhất thời không đáp lại Dennis - Kurt mà nói.

“Ký ước sự tình, cuối tuần ta sẽ thông tri công ty định ra một phần chuyên nghiệp hiệp ước.” Dennis - Kurt cho rằng hắn cam chịu , nhe ra miệng rộng nở nụ cười,“Việc này trước không nóng nảy......”

Hắn cười đến ngũ quan đều nhanh chen không có,“Matthew, có thể hay không ước Georgia - Kacandes tiên sinh cùng ra đến ăn một bữa cơm?”

“Ân?” Matthew lập tức minh bạch lại đây, cái gọi là dài chừng chỉ là mồi.

“Muốn hay không ngươi gọi điện thoại.” Dennis - Kurt thử nói,“Hỏi một chút Kacandes tiên sinh ngày nào đó có thời gian?”

Matthew nghĩ tới, phía trước tại Girl, Interrupted kịch tổ thời điểm, Dennis - Kurt từng hỏi qua hắn phải chăng cùng Georgia - Kacandes có quan hệ, lúc ấy hắn vừa không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận.

Này nhất tâm luồn cúi, trong mắt chỉ có ích lợi gia hỏa, rõ ràng là hiểu lầm .

“Vẫn là về sau lại nói đi.” Matthew chuẩn bị nói hôm nay đến chính đề,“Ta cũng thỉnh bất động hắn.”

Hắn nhìn đối diện liếc nhìn, phát hiện cái kia người trẻ tuổi tựa hồ tại nghe lén.

Dennis - Kurt có điểm không kiên nhẫn , cho rằng Matthew cố ý từ chối, hỏi,“Ngươi không phải nhận thức Georgia - Kacandes tiên sinh sao?”

“Đúng vậy, ta nhận thức.”

Này mập mạp làm việc mục đích tính so với hắn còn cường, Matthew lười lại xả xuống đi,“Georgia - Kacandes tiên sinh là Girl, Interrupted kịch tổ người sản xuất.”

“Ngươi chỉ cần giới thiệu......”

Dennis - Kurt lời còn chưa dứt, liền bị Matthew đánh gãy ,“Vấn đề là, hắn không biết ta !”

“Cái gì?” Dennis - Kurt tựa hồ không nghe rõ Matthew mà nói.

“Ta nhận thức Georgia - Kacandes.”

Này cái gọi là nhận thức, cũng chỉ là biết đối phương thân phận mà thôi, Matthew nhún nhún vai, lại nói,“Georgia - Kacandes cũng không nhận thức ta !”

Dennis - Kurt hoắc đứng lên, vươn ra một ngón tay, chỉ Matthew,“Ngươi ! ngươi...... Ngươi dám gạt ta !”

“Lừa ngươi?” Matthew cũng đứng lên,“Ta lúc nào nói qua Georgia - Kacandes nhận thức ta?”

“Ách......” Dennis - Kurt hồi tưởng một phen, sững sờ ở chỗ đó.

“Cáp...... Ha ha......”

Bàn công tác đối diện truyền đến tiếng cười, cái kia người trẻ tuổi ngẩng đầu, nhìn Dennis - Kurt cười ha ha,“Đây chính là ngươi khoác lác cơ hội? Ha ha......”

Dennis - Kurt đầy mặt xanh mét, trừng mắt nhìn người trẻ tuổi liếc nhìn, lại quay đầu nhìn về phía Matthew,“Ngươi đừng muốn cho ta lại cho ngươi tranh thủ bất cứ công tác cơ hội ! mơ tưởng !”

“Không quan trọng.” Matthew nhún vai,“Thực ra ta lại đây là tưởng nói cho ngươi, giữa chúng ta sẽ không lại hợp tác.”

Hắn thở dài, xoay người chuẩn bị rời đi, đi phía trước còn nói thêm,“Ta vẫn muốn đối với ngươi nói tiếng cám ơn, ngươi khiến ta nhận thức đến này phân chức nghiệp gian nan, cũng cho ta minh bạch nhân tâm hiểm ác.”

Nói xong, Matthew cũng không quay đầu lại ly khai văn phòng.

Dennis - Kurt ngốc ngốc đứng ở nơi đó, giống như là choáng váng như vậy.

“Đây chính là ngươi nói đầu não đơn giản đứa ngốc.” Cái kia người trẻ tuổi rốt cuộc bắt được vừa ra trong lòng ác khí cơ hội,“Dennis, ngươi mới là kia ngốc nghếch đi?”

Văn phòng trung những người khác đều nhìn lại đây, trong mắt mang theo một tia đồng tình, nhưng càng nhiều là khinh thường.

Một người đại diện thế nhưng bị một tiểu lâm diễn đùa giỡn xoay quanh, nói ra đi dứt khoát khiến các đồng hành cười đến rụng răng.

Cất một trăm tám mươi dollar, Matthew đi ra tinh quang công ty ở văn phòng, không biết vì sao, đột nhiên tâm tình vui sướng rất nhiều, Dennis - Kurt sở tác sở vi hắn đều xem ở trong mắt, nói không đáng ghét khẳng định là giả .

“Có lẽ ta tại đáp ứng hắn tiến văn phòng kia một khắc......” Matthew biết chính mình không phải cao thượng nhân,“Trong tiềm thức liền tưởng khiến hắn khốn quẫn.”

Chung kết cùng Dennis - Kurt cùng tinh quang công ty hợp tác, kế tiếp tối trọng yếu sự, chính là lại tìm thích hợp trung giới công ty, phía trước Matthew liên lạc tam gia, hiện tại không có cái gì sự, vừa lúc có thể qua xem xem.

Theo sau, Matthew đi trước bắc Hollywood, trong đó hai nhà trung giới công ty ở Laurier Valley Blvd phụ cận, này hai công ty cùng tinh quang công ty cùng loại, quy mô không tính lớn, không đến mười người đại diện, chủ yếu là đại lý lâm diễn cùng tiểu diễn viên nghiệp vụ.

Mặc dù có chuyên gia tiếp đãi hắn, nhưng hết thảy đều rất bình thường, cùng tinh quang công ty như vậy, Matthew lưu lại chính mình thân phận tin tức, ảnh chụp, lý lịch cùng liên hệ phương thức, liền tính hoàn thành lập hồ sơ, duy nhất bất đồng là, hắn tại lý lịch một khung trung, đặc biệt ghi chú rõ tại Girl, Interrupted kịch tổ biểu diễn qua có lời kịch nhân vật.

Giao lấp lại viết bảng thời điểm, Matthew nhìn thấy tiếp đãi nhân tại hắn cố ý ghi chú rõ kia một hàng thượng, dùng hồng bút họa một vòng tròn.

Hắn tại đây hai nhà trung giới công ty bị qua án, đi lên xe buýt đi Burbank, liên hệ đệ tam gia công ty ở thế giới này truyền thông chi đô.

Vừa đến Burbank, Matthew di động liền vang , một xa lạ dãy số.

“Chẳng lẽ nhanh như vậy liền có công tác?”

Bảng cố ý trên tranh vòng đỏ, khiến Matthew nhiều vài phần ảo tưởng, lập tức tiếp nghe điện thoại.

“Ngươi hảo, Matthew - Horner tiên sinh ! ta là Chris - Walker luật sư.”

Điện thoại trung truyền đến là có điểm quen thuộc thanh âm,“Ta giục ngươi mau chóng thanh toán [ cấm kỵ Tarot bài ] kịch tổ tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, bằng không chúng ta đem áp dụng pháp luật thủ đoạn !”

Nghe đến đó, Matthew ảo tưởng lập tức hóa thành bong bóng, trong lòng nói thầm,“Thật sự là âm hồn không tiêu tan a !”

Nhưng lại nói, việc này đích xác là hắn vi ước ở phía trước.

Matthew hiện tại không có tiền, chỉ có thể áp dụng tha sách lược, hắn nắm yết hầu, khàn khàn cổ họng nói,“Ngươi là ai? Ngươi tìm lầm người !”

Sau đó, hắn cắt đứt điện thoại tắt máy.

Về phần đối phương theo như lời pháp luật thủ đoạn, chờ bọn hắn chọn dùng lại nói, cùng lắm thì lên tòa án liền là, nhớ rõ xem qua điện ảnh bên trong, lão mĩ quan tòa đều là lại thối lại dài.

Nói không chừng đợi đến khi đó liền có tiền đâu.

Ôm ý nghĩ như vậy, Matthew một đường đi mau, tìm đến đánh qua điện thoại kia gia Thiên Sứ trù tính công ty chỗ ở, một đống độc lập ba tầng làm công Tiểu Lâu, Tiểu Lâu cửa đình hai chiếc xe hàng, còn có công nhân từ trên xe dỡ xuống bàn ghế công tác, hướng lâu bên trong vận.

Matthew đi theo kia vài công nhân mặt sau tiến vào Tiểu Lâu, này tựa hồ là một nhà tân công ty.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 17: Hộ Khách Đầu Tiên

Đi ở phía trước hai công nhân, nâng một cự đại giá sách, thoạt nhìn tựa hồ là gỗ lim , giá xa xỉ bộ dáng, Matthew đi theo phía sau bọn họ vào cửa, tầng một là đại sảnh, phóng rất nhiều ghế dài, đại sảnh chính trung ương còn lại là vòng quanh thiết kế trước đài, mặt trên một hàng thể chữ đậm nét đại tự hết sức bắt mắt -- Thiên Sứ diễn nghệ trù tính công ty !

Trước đài chỗ đó không có người, trong đại sảnh có cổ tân trang hoàng hương vị.

Gặp không có nhân tiếp đãi, Matthew nghĩ nghĩ, đi theo đám kia công nhân mặt sau, đi lên đi thông tầng hai thang lầu.

Giá sách phi thường trầm trọng, hai danh công nhân vừa lên thang lầu, mặt sau cái kia liền bị áp cong eo, hướng lên trên đi không vài bước, Matthew phát hiện mặt sau công nhân đột nhiên tay trượt, giá sách đột nhiên hạ xuống, liền hướng trên thang lầu nện tới, rất có khả năng sẽ nện đến nhân thối cước.

Matthew vốn là làm việc nặng tiểu nhân vật xuất thân, đối với này giai tầng có loại thiên nhiên đồng tình, vội vàng tiến lên một bước, từ công nhân mặt khác bắt được giá sách.

Hắn khí lực phi thường lớn, giá sách lập tức ổn định, bên cạnh công nhân cảm giác trong tay nhất khinh, quay đầu, vội vàng nói tạ,“Cám ơn.”

“Đừng khách khí.” Matthew đối với hắn khẽ gật đầu,“Đi thôi.”

Nếu thò tay, hắn liền không tính toán thu hồi đến, bang hai công nhân nâng giá sách, cùng tiến lên tầng hai.

“Bên này, cẩn thận một điểm.”

Tầng hai cửa cầu thang, đứng một tầm hai mươi tuổi nữ nhân, chỉ huy công nhân đem đồ vật chuyển vào một gian trong văn phòng,“Khinh lấy khinh phóng, không cần khái xấu sàn !”

Sàn mới tinh sáng sủa, rõ ràng là tân trang .

Matthew hiệp trợ kia hai danh công nhân, vẫn đem giá sách chuyển vào văn phòng, đặt ở nhất trương cự đại gỗ lim bàn công tác mặt sau.

“Cám ơn !”

Phóng hảo giá sách, mặt sau tên kia công nhân lập tức cười đối Matthew nói,“Không phải ngươi mà nói, này giá sách liền muốn khái .”

“Không có cái gì.” Matthew lúc này mới phát hiện công nhân cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm, nhiều lắm cũng liền hai mươi tuổi xuất đầu, thuận miệng nói,“Ngươi quá khách khí.”

Hai người cùng nhau hướng về bên ngoài đi, tuổi trẻ công nhân còn nói thêm,“Ngươi là công ty này viên công?”

Matthew vừa đi vừa lắc đầu,“Không phải.”

Ra văn phòng, hắn nhìn thấy cửa cầu thang nữ nhân đang tại cấp công nhân tiểu phí, rất nhanh liền đến trước mặt.

Nữ nhân truyền đạt nhất trương đô la, Matthew không có tiếp, nói,“Ngươi là Thiên Sứ trù tính công ty viên công sao? Ta là một diễn viên, ngày hôm qua cho các ngươi đánh qua điện thoại.”

“Úc?” Nữ nhân ngạc nhiên nhìn về phía Matthew, cái kia tuổi trẻ công nhân đồng dạng ngạc nhiên nhìn lại đây, sau đó chủ động nói,“Hắn chỉ là nhìn thấy giá sách trọng, bang chúng ta một điểm bận rộn.”

“Ngươi cũng là diễn viên sao?” Nữ nhân quay đầu hỏi tuổi trẻ công nhân.

Khiến Matthew không nghĩ tới là, tuổi trẻ công nhân vội vội vàng vàng gật đầu,“Đúng vậy, ta cũng là !” Hắn gãi đầu cười cười,“Ta hôm nay cho các ngươi đưa hàng, thuận tiện lại đây xem xem.”

“Các ngươi đợi lát nữa !” Nữ nhân đi trước phái mặt khác kia vài công nhân.

Matthew nhìn một chốc, phát hiện này công ty giống như liền nữ nhân một danh viên công.

“Ngươi hảo !” Tuổi trẻ công nhân chủ động tự giới thiệu,“Michael - Sheehan, đến từ bang Nevada.”

“Ngươi hảo.” Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Matthew - Horner, Texas nhân.”

Cái kia nữ nhân lúc này đi trở về, tiếp đón Matthew cùng gọi là Michael - Sheehan trẻ tuổi công nhân,“Các ngươi hai đi theo ta.”

Matthew lập tức cùng nàng tiến vào một gian văn phòng, Michael - Sheehan theo sau theo lại đây.

Nữ nhân mở ra máy tính, khiến Matthew cùng Michael - Sheehan tùy tiện tọa, tự giới thiệu nói,“Ta là Helen - Hermann, Thiên Sứ trù tính công ty lão bản.”

Nàng hỏi,“Các ngươi hai mang tư liệu đến sao?”

“Mang theo.” Matthew mở ra chính mình bao, Michael - Sheehan tắc vỗ dưới đầu,“Của ta tư liệu quên ở trên xe vận tải , ta này liền đi cầm !”

Helen - Hermann gật gật đầu,“Có thể.”

Michael - Sheehan vội vã chạy đi ra ngoài.

Matthew lại tại quan sát nữ nhân này, có Dennis - Kurt ở phía trước, đối với người đại diện này chức nghiệp, hắn tồn vài phần phòng bị.

Nữ nhân này đại khái có một mét bảy cao, tóc là Mĩ quốc nữ nhân thường gặp màu nâu sẫm, cẩn thận tỉ mỉ sơ tại sau đầu, bộ mặt hình dáng rõ ràng, ngũ quan có vẻ phi thường lập thể, hãm sâu trên hốc mắt mặt bắc viền đen kính mắt, trên người còn lại là màu xám nữ sĩ tây trang, thấu bắn ra khôn khéo lão luyện khí chất.

Đan từ ngoại mạo đến nói, nàng so Dennis - Kurt càng dễ dàng cho người lưu lại ấn tượng tốt.

Matthew đem một xấp tư liệu giao cho đối phương, Helen - Hermann bắt đầu hướng máy tính bên trong ghi vào, biên gõ bàn phím vừa nói,“Chúc mừng ngươi, Matthew - Horner, ngươi là Thiên Sứ trù tính công ty đệ nhất vị hộ khách.”

“Đệ nhất vị?” Matthew hơi mang sửng sốt hỏi,“Công ty này vừa thành lập?”

Helen - Hermann đầu cũng không nâng,“Ngày hôm qua là ta phát ra đệ nhất phân thông báo tuyển dụng quảng cáo.”

Matthew chịu không được trong lòng hảo kỳ, lại hỏi,“Này công ty sẽ không chỉ có ngươi một viên công đi?”

“Tạm thời có hai người.” Helen - Hermann vẫn là không có ngẩng đầu,“Bất quá hôm nay chỉ có ta một người đi làm.”

Nàng lại hỏi,“Ngươi có kiêm chức sao?”

“Có, ca đêm tài xế.” Matthew nói đơn giản nói,“Đại bộ phận thời gian đều tại chờ đợi, có thể ngủ nghỉ ngơi, không trì hoãn ban ngày làm mặt khác sự tình.”

Helen - Hermann tiếp tục hỏi,“Tưởng tại Hollywood lâu dài phát triển?”

Matthew không chút do dự nói,“Ta tưởng làm đại ngôi sao, kiếm nhiều tiền.”

Khi nói chuyện, hắn cẩn thận quan sát Helen - Hermann biểu tình, nếu đối diện là Dennis - Kurt cái loại này nhân, lúc này dù cho không nói cái gì, cũng sẽ lộ ra trào phúng thần thái.

Nữ nhân này lại không có bất cứ biến hóa, chỉ là ngẩng đầu nhìn Matthew liếc nhìn, nói,“Có mục tiêu là hảo sự.”

Nàng dừng lại gõ bàn phím, ngẩng đầu lên nói,“Nếu ngươi tưởng lâu dài làm này phân nghề, tại tương lai một đoạn thời gian rất dài, thậm chí dài đến vài năm, của ngươi diễn viên tiền lương đều nuôi sống không được ngươi, ngươi cần một phần kiêm chức ! của ngươi kiêm chức nghe vào tai cũng không tệ lắm.”

Matthew gật gật đầu, đây cũng là tiếp tục lưu lại hồng chim cánh cụt công ty nguyên nhân chủ yếu.

Hắn không phải tìm không thấy mặt khác thu nhập càng cao công tác, nhưng thời gian tuyệt đối không giống hồng chim cánh cụt tài xế như vậy tự do, giống tại McDonald cùng KFC cái loại này xem nhẹ phòng ăn (nhà hàng) làm lâm thời công, còn không bằng hiện tại này phân công tác.

“Là công hội thành viên sao?” Helen - Hermann hỏi.

“Không phải.” Matthew lắc đầu,“Không gia nhập.”

“Vì sao?”

Matthew rất trực tiếp nói,“Không có tiền ! ta lấy không ra ba ngàn dollar nhập hội phí, còn lo lắng thấp nhất khi lương cao , sẽ rơi chậm lại cạnh tranh lực.”

Helen - Hermann tiếp tục ghi vào tin tức, nhìn thấy Matthew đặc biệt đánh dấu vậy đi, không khỏi hỏi,“Ngươi thứ nhất nhân vật liền có lời kịch?”

“Đúng vậy.” Matthew biết này khả năng quan hệ đến về sau công tác cơ hội, sợ đối phương không tin, nói,“Ngày hôm qua vừa kết thúc quay chụp, kịch tổ nội rất nhiều người đều biết điểm này.”

“Ai giới thiệu ngươi đi này kịch tổ ?” Helen - Hermann lại hỏi ra mấu chốt.

“Jolie.” Matthew lại lạp hổ da làm đại kỳ,“Angelina - Jolie tiểu thư giới thiệu .”

“Úc?” Helen - Hermann ngừng trong tay công tác,“Ngươi cùng Jolie rất quen thuộc?”

Matthew lắc lắc đầu,“Không quen.” Hắn hơi hơi nhún vai,“Rất quen thuộc mà nói, ta cũng sẽ không tới nơi này .”

Helen - Hermann vẫn là nhìn hắn.

“Cơ duyên xảo hợp đi, ta bang Jolie tiểu thư một điểm tiểu bận rộn.” Matthew tùy ý giải thích một câu,“Nàng giúp ta lấy đến một có hai câu lời kịch nhân vật.”

Cứ việc không có lại nói cái gì, Helen - Hermann lại tại Matthew hồ sơ thượng làm điều đặc thù ghi chú, ghi vào tin tức xem như hoàn thành, nàng đối Matthew nói,“Bảo trì di động của ngươi hai mươi bốn giờ bị vây ở khởi động máy trạng thái, có thích hợp ngươi công tác, ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại.”

Này cùng mặt khác hai nhà công ty nói được không sai biệt lắm, Matthew cũng không trông cậy vào chính mình có thể được đến đặc thù đãi ngộ, đứng lên cùng Helen - Hermann khách sáo một câu, ra văn phòng hướng thang lầu bên kia đi.

Vừa đi đến thang lầu cửa, phía trước cái kia Michael - Sheehan vừa lúc chạy bước nhỏ đi lên.

“Xong việc ?” Hắn nhìn thấy Matthew, hỏi,“Muốn đi ?”

Matthew gật gật đầu,“Bị qua án , trở về nghe điện thoại.”

“Lấy đến qua vài vai diễn , hỏa kế?” Michael - Sheehan lại hỏi.

“Chỉ có một.” Matthew thở dài,“Cạnh tranh rất kịch liệt .”

“Không nên gấp gáp, sẽ càng ngày càng hảo.” Michael - Sheehan nở nụ cười,“Ta mới vừa vào nghề thời điểm cũng là như vậy, bất quá hiện tại diễn qua hơn hai mươi nhân vật .”

Đại khái là vừa mới Matthew giúp qua hắn, này tuổi trẻ vận chuyển công còn nói thêm,“Có thời gian mà nói, nhiều đi chạy mấy nhà trung giới công ty lập hồ sơ, cơ hội cũng nhiều một ít.”

Matthew cũng là nghĩ như vậy ,“Cảm tạ, ta ngày mai sẽ lại chạy mấy nhà.”

Michael - Sheehan còn muốn đi làm lập hồ sơ, rất nhanh liền ly khai, Matthew ra này đống lâu, lại đi sạp báo thượng mua không thiếu báo chí, tiến vào phụ cận một nhà bên đường công viên, tìm trương ghế dài ngồi xuống, lật ra báo chí tra tìm cùng loại thông báo tuyển dụng quảng cáo, thống kê hảo số điện thoại, sau đó từng cái gọi cho, cùng đối phương ước định hảo ghi vào tin tức thời gian.

Có lẽ là biểu diễn qua một nhân vật quan hệ, này mấy công ty cơ bản không có cự tuyệt .

Theo sau hơn một tuần thời gian bên trong, Matthew ban ngày trừ bảo trì rèn luyện thân thể cùng đọc ngoài, cơ hồ chuyển biến Los Angeles địa khu, phía trước phía sau tại hơn hai mươi diễn viên trung giới cơ cấu tiến hành lập hồ sơ, thậm chí ngay cả hai đại diễn viên công hội đều đi qua, nhưng bị quản chế bởi các loại điều kiện, tạm thời chỉ có thể là công hội khách qua đường.

Trong lúc, cũng tiếp đến qua trung giới công ty điện thoại, tại một phim kinh dị kịch tổ đạt được một phần công tác, quỳ rạp trên mặt đất đương thi thể.

Như vậy công tác không có gì hảo đề , Matthew mặt đối với , trên người tất cả đều là huyết hồng đặc chất sốt cà chua, màn ảnh vỏn vẹn đảo qua, tiền lương cũng chỉ lấy đến ba giờ hai mươi dollar.

Tại Girl, Interrupted kịch tổ tốt như vậy vận khí, đối với hắn như vậy tiểu nhân vật đến nói, không phải thường xuyên đều có thể gặp được , Matthew chỉ có thể chậm rãi chờ đợi cơ hội.

May mà hắn còn có một phần tài xế công tác khả làm, kiếm được tiền lương có thể nuôi sống chính mình.

Liền tại hồng chim cánh cụt công ty phân phát hắn tháng thứ nhất tiền lương sau không lâu, Matthew rốt cuộc đợi đến Angelina - Jolie trợ lý Vanessa đánh tới điện thoại, Angelina - Jolie vì còn kia phân nhân tình, thực hiện hứa hẹn, giúp hắn liên hệ đến một nhà biểu diễn huấn luyện trường học.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 18: Lên Cửa Đòi Nợ

Có lẽ Angelina - Jolie tại phương diện khác làm được xác thật rất kém cỏi, tín dụng lại không sai, bất quá ngắn ngủi hơn mười ngày thời gian, liền vi Matthew giới thiệu một nhà không sai biểu diễn huấn luyện trường học, Los Angeles cùng loại cơ cấu nơi nơi có thể thấy được, đại đa số thuộc về giao tiền liền có thể đi loại hình, này gia lại có nhất định chuẩn nhập môn hạm.

Dựa theo Vanessa thuyết pháp, này gia huấn luyện trường học gọi là Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học, chủ yếu cùng sang tân nghệ nhân trù tính công ty [CAA] cùng William Morris hăm hở tiến lên trù tính công ty hợp tác [WME] hợp tác, vì này hai nhà công ty huấn luyện diễn viên.

Không phải này hai nhà trù tính công ty diễn viên, cần nghiệp nội có được nhất định lực ảnh hưởng nhân giới thiệu, mới sẽ tiếp thu.

Tỷ như Matthew, không có Angelina - Jolie giới thiệu, muốn vào này đẳng cấp biểu diễn huấn luyện trường học phi thường khó.

Tựa như từng hắn sinh hoạt bên kia, các loại huấn luyện cơ cấu Lâm lập, tuyệt đại bộ phận đều là lừa tiền , chân chính đáng tin chỉ là số ít.

Tại bắc Hollywood xuống xe, Matthew tùy tiện hỏi một chút, không hao phí bao nhiêu khí lực, liền tìm đến này gia gọi là Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học huấn luyện cơ cấu.

“Ngươi hảo, tiên sinh.”

Trường học rộng mở cửa, một danh nhân viên bảo vệ ngăn lại Matthew,“Nơi này là tư nhân lãnh địa.”

“A, ngươi hảo.” Matthew nhanh chóng nói,“Ta là đến báo danh , biểu diễn huấn luyện ban !”

Nhân viên bảo vệ nhìn Matthew liếc nhìn, cầm ra một phần danh sách, rất có lễ phép hỏi,“Có thể biết được tên của ngươi sao?”

Matthew hồi đáp,“Matthew - Horner.”

Nhân viên bảo vệ tại trên danh sách tìm tìm, gật đầu nói,“Mời vào, Horner tiên sinh.” Hắn lại chỉ con đường,“Phía trước rẽ trái, hướng phía trước thẳng hành hai trăm thước Anh có tòa màu trắng Tiểu Lâu, chỗ báo danh liền tại tầng một, vào cửa liền có thể nhìn thấy.”

Người khác phi thường khách khí, Matthew cũng biểu hiện thực lễ phép,“Cám ơn !”

Hắn dựa theo bảo vệ cửa thuyết pháp, rất nhanh tìm đến chỗ báo danh, vừa mới tiến nhập chỗ báo danh chuẩn bị nói chuyện, di động đột nhiên vang lên, cúi đầu nhìn biểu hiện là Thiên Sứ trù tính công ty dãy số.

“Xin lỗi.” Matthew nhắm ngay bị tiếp đãi hắn một trung niên nữ nhân lộ ra xin lỗi tươi cười,“Ta trước tiếp điện thoại.”

Hắn đi ra chỗ báo danh, ấn xuống nút tiếp nghe,“Ngươi hảo, nơi này là Matthew - Horner.”

“Ngươi hảo, Matthew.”

Điện thoại trung vang lên là một có chút quen thuộc thanh thúy giọng nữ,“Ta là Helen - Hermann.”

Matthew lập tức nhớ tới gặp qua cái kia khôn khéo lão luyện nữ người đại diện.

Đối phương ngữ tốc rất nhanh,“Ta nơi này có một phần thích hợp ngươi công tác, cảm thấy hứng thú mà nói ngày mai buổi sáng mười giờ tiến đến công ty, mười một giờ đúng giờ tập hợp xuất phát, nhớ rõ mang đủ của ngươi giấy chứng nhận, còn có hành lý cùng thay giặt quần áo !”

Tuy rằng không biết cụ thể là cái gì công tác, Matthew vẫn là lập tức ứng xuống dưới, đối với hắn này tiểu lâm diễn đến nói, chỉ có công tác chọn nhân phân, nơi nào có hắn chọn công tác phân.

Cắt đứt điện thoại, hắn lại trở về chỗ báo danh, đối tên kia trung niên phụ nữ nói,“Ngươi hảo, ta là Matthew - Horner, tiếp đến thông tri hôm nay lại đây báo danh .”

Trung niên nữ nhân tại một xấp tư liệu trong lật lật, tìm ra trong đó mỏng manh một xấp, nói,“Xem xem, mặt trên viết đúng không.”

Matthew tiếp nhận đến, lật xem một chút, đều là lúc trước tại Girl, Interrupted điền cơ bản tư liệu,“Không thành vấn đề.”

“Ân.” Trung niên nữ nhân đưa qua một tấm bảng,“Điền một chút đi.”

May mà bảng cần điền đều là chút đơn giản gì đó, bằng không Matthew thật sự sẽ khó xử.

Đại khái là Angelina - Jolie đánh hảo tiếp đón quan hệ, hết thảy tiến hành đều rất thuận lợi, Matthew điền bảng thời điểm, trung niên nữ nhân còn nói thêm,“Biểu diễn chương trình học duy trì liên tục sáu tháng, mỗi tuần không hề thấp hơn hai mươi hai giờ học tập cùng thực tiễn, trong lúc trường học còn sẽ vì ngươi cung cấp thử vai cơ hội, nếu học tập trong lúc biểu hiện ưu tú, trường học cũng sẽ hướng các đại trù tính công ty đề cử, vì ngươi tranh thủ một phần chính thức diễn viên hiệp ước.”

Nghe đến mấy cái này, Matthew nhẹ nhàng gật gật đầu, tựa hồ rất chính quy bộ dáng.

Nhưng kế tiếp, trung niên nữ nhân nói đến trọng điểm,“Phí dụng tổng cộng sáu ngàn dollar !”

Matthew lập tức ngẩng đầu lên, con số này xa xa vượt qua đánh giá.

Trung niên nữ nhân kế tiếp lời, khiến hắn nhẹ nhàng thở ra,“Phí dụng có thể theo giai đoạn giao nộp.”

Nghĩ đến cũng là, có thể tới nơi này học tập , e đều là một ít diễn viên, đối với những người này đến nói, sáu ngàn dollar tuyệt đối không phải số nhỏ, phân kỳ trả tiền có thể giảm bớt rất nhiều người kinh tế áp lực.

“Hôm nay báo danh giao nộp hai ngàn dollar.” Trung niên nữ nhân tiếp tục nói,“Tháng năm trước khai giảng giao nộp hai ngàn dollar, cuối cùng hai ngàn dollar tại chín tháng giao nộp.”

Matthew tính toán một chút, cùng Angelina - Jolie giao dịch trước sau được đến 5500 dollar, Girl, Interrupted kịch tổ thù lao 180 dollar, hồng chim cánh cụt công ty tháng thứ nhất tiền lương không đến 1800 dollar.

Trong khoảng thời gian này tổng cộng thu nhập 7400 dollar.

Chống ra phương diện, nửa năm tiền thuê nhà 2400 dollar, sau đó chính là gần nhất một tháng sinh hoạt phí cùng các loại chi tiêu, hắn cơ bản đều là giảm đi lại tỉnh, nhưng mua đại lượng chuyên nghiệp bộ sách, cùng với vì đề cao đọc năng lực đặt báo chí, cũng tiêu phí không thiếu tiền.

Trước mắt, hắn thẻ ngân hàng trung còn thừa không đến bốn ngàn dollar.

Thanh toán đệ nhất bút phí dụng hoàn toàn không có vấn đề, đệ nhị bút muốn tới tháng năm, khi đó còn có hồng chim cánh cụt công ty thu nhập, chỉ cần tiết kiệm một ít, vấn đề cũng không lớn.

Lục tục có người lại đây báo danh, hắn thậm chí còn tại trong đó thấy được mấy cái có chút nhìn quen mắt thân ảnh, có khả năng từng ở trong điện ảnh gặp qua, nhưng Matthew gọi không ra danh tự, tạm thời cũng không có bắt chuyện hứng thú, thu phục báo danh sau, lại đi trên lầu tài vụ xử quẹt thẻ giao nộp hai ngàn dollar thủ bút phí dụng, thuận tiện lĩnh một phần giáo tài, theo sau ly khai này gia Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học, tĩnh đẳng tháng năm khai giảng.

Trở lại Westwood khu, Matthew mua hai phân báo chí, trực tiếp vào khu chung cư, đêm nay không cần đi hồng chim cánh cụt công ty đi làm, hắn cũng không có ra ngoài kế hoạch, tính toán hảo hảo nghỉ ngơi một lát.

Lên lầu hai, hắn mở ra cửa phòng, vừa đi vào phòng, liền phát hiện tới gần cửa phòng mặt đất phóng một phong thư, nhặt lên đến dỡ ra nhìn nhìn, nguyên bản không sai tâm tình lập tức phủ lên một tầng âm trầm.

Đòi nợ trực tiếp tìm tới cửa nhà !

Ngồi vào trung gian sụp đổ trên sô pha, Matthew tới tới lui lui lật xem vài lần, tuy rằng không hiểu gì, nhưng phỏng đoán này đại khái chính là cái gọi là luật sư hàm , mặt trên còn có cái kia cho hắn đánh qua hai lần điện thoại Chris - Walker luật sư kí tên, thư đến nội dung cùng điện thoại không sai biệt lắm, liệt kê vi ước điều khoản, thôi muốn năm vạn dollar tiền bồi thường vi phạm hợp đồng.

“Mấy gia hỏa này !” Matthew tùy tay ném xuống luật sư hàm,“Thế nhưng có thể tìm đến ta chỗ ở !”

Nghĩ nghĩ, ngược lại cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn, chung quy phía trước vị kia lưu lại chân thật tin tức, thêm chính hắn lại không có cố ý che giấu qua hành tung, ở như vậy một hiện đại hoá xã hội bên trong, tìm một người hẳn là không phải rất khó.

“Cũng có thể tìm luật sư cố vấn một chút .”

Dù sao cũng là hắn vi ước trước đây, loại sự tình này trốn cũng trốn không xong,“Xem có thể hay không đạt thành đình ngoại giải hòa.”

Xem qua kia vài Hollywood điện ảnh bên trong, có thể đạt thành đình ngoại giải hòa mà nói, như vậy bảng giá đều sẽ so nguyên cáo phương truy muốn kim ngạch thiếu rất nhiều, nhưng Matthew vẫn là sầu thẳng nhíu mày, liền tính [ cấm kỵ Tarot bài ] kịch tổ cùng kịch tổ mặt sau phòng công tác đồng ý đem tiền bồi thường vi phạm hợp đồng đánh chiết khấu, vẫn là có 25000 dollar nhiều.

Luật sư hàm phát tới cửa, Matthew cũng có gấp gáp cảm, đồng thời càng trở nên cảm giác chính mình nghèo, nếu có mười vạn dollar mà nói, trực tiếp ném năm vạn dollar đến đám kia lừa bịp gia hỏa trên đầu, xem bọn họ có phải hay không còn âm hồn không tiêu tan !

Này không có tiền tư vị thật sự là quá khó chịu.

Matthew làm ra quyết định, đợi ngày mai đi qua Thiên Sứ trù tính công ty, xem qua cụ thể cái gì công tác sau, lại rút thời gian đi tìm luật sư cố vấn.

Theo sau thời gian bên trong, hắn nâng lên thư bổn nhìn lên, đầy đủ lợi dụng hữu hạn thời gian, gia tăng tự thân tiền vốn, sáng sớm hôm sau chạy bộ buổi sáng qua đi, thay duy nhất chính trang, mang theo tối hôm qua liền thu thập hảo hành lý, cưỡi xe buýt lại đi đến bắc Hollywood Thiên Sứ diễn nghệ trù tính công ty.

“Ngươi hảo......”

Vừa mới vào cửa, liền có một người tuổi còn trẻ nữ hài chủ động lại đây hỏi,“Ngươi là lại đây nhận lời mời diễn viên sao?”

“Đúng vậy.” Matthew khách khí nói,“Ta gọi Matthew - Horner, ngày hôm qua tiếp đến Helen - Hermann tiểu thư thông tri.”

“Thỉnh tùy tiện tọa.” Nữ hài ở trong tay trên vở nhớ một chút,“Tạm thời chờ một lát.”

Matthew tiến vào tầng một đại sảnh, cùng lần trước đến khi lạnh lùng hoàn toàn bất đồng, đại sảnh các nơi trên băng ghế, phân tán ngồi hơn sáu mươi cá nhân, những người này không có ngoại lệ đều là thoạt nhìn tuổi trẻ cường tráng nam nhân, có chút nhận thức còn ghé vào cùng nhau thấp giọng thảo luận.

Rất rõ ràng, này mấy đều là cùng hắn như vậy lâm thời diễn viên.

“Hải, Matthew !”

Một người bỗng nhiên đứng lên, đối với hắn vẫy tay,“Bên này, đến bên này !”

Quay đầu nhìn thoáng qua, Matthew nhận ra kia trương cùng chính mình như vậy tuổi trẻ gương mặt, chính là lần trước giúp qua cái kia vận chuyển công, giống như gọi Michael - Sheehan tới.

Matthew lập tức đi qua, đồng thời chào hỏi,“Hải, Michael.”

“Bảo ta Mike hảo.” Michael - Sheehan tiếp đón Matthew ngồi xuống, nói,“Vừa ta còn suy nghĩ, hay không sẽ gặp ngươi.”

“Ta đã lâu không tiếp đến nhân vật .” Matthew nhún vai,“Đến thử thời vận.”

Hắn lại hỏi,“Ngươi gần nhất thế nào?”

“Như cũ.” Michael - Sheehan thở dài,“Làm vận chuyển công, sau đó đi một ít kịch tổ cho người đương bối cảnh bản.”

Matthew cười cười,“Từ từ đến, tổng có hảo chuyển ngày đó.”

Này Michael - Sheehan bề ngoài điều kiện rất không sai, thân cao thể tráng, tóc nâu bích nhãn, nếu như đi chụp thanh xuân thần tượng loại ảnh thị tác phẩm, Matthew cảm giác hẳn là có tiền đồ.

Bất quá, này cũng chính là hắn chính mình cảm giác mà thôi.

“Ân !” Michael - Sheehan dùng lực gật đầu,“Ta Los Angeles ba năm , nhất định phải trở nên nổi bật ! ta nhất định sẽ trở thành đại minh tinh !”

“Chờ ngươi nổi danh .” Matthew thuận miệng mở câu vui đùa,“Đừng quên dẫn ta.”

Michael - Sheehan nở nụ cười.

Ba -- ba --

Trong đại sảnh bỗng nhiên có người chụp vang bàn tay, Matthew cùng Michael - Sheehan cùng nhau nhìn về phía cửa cầu thang bên kia, lần trước tiếp đãi bọn họ Helen - Hermann đã đứng ở chỗ đó.

Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn qua, Helen - Hermann lớn tiếng nói,“Các vị, có một phần công khả năng duy trì liên tục một tuần......”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 19: Chỉ Cần Nổi Danh

“Nghe được sao, Matthew?”

Michael - Sheehan đứng lên, hưng phấn nói,“Chúng ta muốn đi tham dự một đại hạng mục ! Universal ảnh nghiệp Gladiator ! Ridley - Scott Gladiator a !”

Ridley - Scott tên này có điểm quen tai, suy nghĩ một chút, Matthew không xác định hỏi,“Có phải hay không chụp [ Alien ] cái kia?”

“Là hắn ! đây là nhất tuyến đạo diễn a !” Michael - Sheehan rõ ràng kích động quá , giữ chặt Matthew cánh tay,“Chúng ta muốn tham dự Hollywood đại nhà sản xuất A-list hạng mục !”

Matthew rút ra cánh tay, quyết định cho hắn bát điểm nước lạnh,“Đại nhà sản xuất A-list hạng mục? Chúng ta vẫn là lâm diễn, phỏng chừng liên ngay mặt màn ảnh cũng không có.”

Hắn cũng có chút hưng phấn, lại không về phần đến Michael - Sheehan loại trình độ này.

“Ách......” Michael - Sheehan gãi gãi đầu,“Là ta suy nghĩ nhiều quá a.”

Helen - Hermann tiếng nói chuyện lại truyền tới,“Này phân công tác muốn tại trong kịch tổ đãi một tuần, nguyện ý đi đến trước đài báo danh, không muốn đi hiện tại có thể đi.”

Có hơn mười cá nhân đứng lên lục tục rời khỏi, người khác đến trước đài chỗ đó xếp hàng báo danh, Matthew cùng Michael - Sheehan cũng qua đi .

Tuy rằng đi kịch tổ một tuần, tất nhiên muốn cùng hồng chim cánh cụt công ty xin phép, nhưng Matthew vẫn là quyết định đi !

Tựa như Michael - Sheehan nói như vậy, này phân công tác đến từ Universal ảnh nghiệp Gladiator hạng mục, Matthew xem qua này bộ phim, mơ hồ nhớ rõ Gladiator là bộ công nhận hảo điện ảnh, nghe nói còn đạt được qua giải Oscar.

Mọi người xếp hàng thời điểm, Matthew nghe được Helen - Hermann đối với này phân công tác làm càng nhiều giới thiệu.

Nguyên bản, Gladiator kịch tổ kế hoạch tại Anh quốc quay chụp cảnh diễn chiến tranh này, khảo sát quay chụp nơi sân khi, lại gặp bảo vệ môi trường tổ chức đại quy mô kháng nghị, chuẩn bị dùng cho quay chụp một rừng cây, hoàn toàn bị bảo vệ môi trường chủ nghĩa giả chiếm cứ, Universal ảnh nghiệp không thể không khởi động dự bị kế hoạch, khiến kịch tổ phản hồi Bắc Mĩ, tại California bắc bộ một mảnh sắp bị chém phạt rừng cây trong hoàn thành cảnh này.

Bởi kế hoạch lâm thời sửa đổi, kịch tổ phía trước liên hệ Anh quốc trung giới công ty chỉ có thể buông tay, trở lại Los Angeles sau, khẩn cấp thông báo tuyển dụng thích hợp lâm diễn.

Mà Thiên Sứ trù tính công ty từ giữa phân đến một ly canh, vi Gladiator kịch tổ thu thập bộ phận biểu diễn Germanic binh lính lâm thời diễn viên.

Này phân công tác muốn duy trì liên tục một tuần, ngày lương 200 dollar, kịch tổ phụ trách tiếp đưa, hơn nữa trù tính sở hữu lâm thời diễn viên ăn ở.

Mặc kệ từ phương diện nào đến nói, so Matthew đoạn thời gian trước giả chết thi công tác điều kiện đều hảo nhiều, duy nhất phiền toái là mười một giờ liền muốn tập hợp xuất phát, không có giảm xóc thời gian đi xin phép.

Matthew báo hoàn danh, lập tức cấp Liszt đánh một cuộc điện thoại, tùy tiện xả muốn về tranh Texas lão gia lấy cớ, tại đối phương nói liên miên cằn nhằn chỉ trích trung, cuối cùng xin nghỉ một tuần.

“Thu phục ?”

Đồng dạng gọi điện thoại xin phép Michael - Sheehan đi trở về, Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Xin nghỉ một tuần. Ngươi đâu?”

Michael - Sheehan nhún vai,“Lão bản không cho nghỉ, ta đem hắn sa thải !”

Hai ngày lại hàn huyên vài câu, Matthew ánh mắt chuyển tới trước đài bên kia Helen - Hermann trên người, đối phương như cũ mang viền đen kính mắt, mặc chức nghiệp hóa nữ sĩ tây trang.

“Nữ nhân này không đơn giản a.” Matthew lầm bầm lầu bầu.

“Cái gì?” Michael - Sheehan hỏi.

Matthew lắc lắc đầu,“Không có cái gì.”

Hắn nhìn Helen - Hermann, vẫn đang tự hỏi, này Thiên Sứ trù tính công ty vừa thành lập không lâu, có thể từ Gladiator loại này kịch tổ lấy đến tài nguyên, hẳn là có rất sâu nhân mạch mạng lưới quan hệ đi?

Bất quá, xem Helen - Hermann tuổi, cũng liền vừa đại học tốt nghiệp, này tuổi liền có thể đi ra gây dựng sự nghiệp?

Matthew mặc dù ở lão mĩ đợi đến thời gian không dài, nhưng trà trộn xã hội kinh nghiệm phong phú, dựa theo bên kia lẽ thường suy luận, giống Helen - Hermann người như thế, bình thường đều có bất phàm gia thế bối cảnh.

Thiên Sứ trù tính công ty có lẽ cùng khác loại nhỏ trung giới trù tính công ty không giống nhau......

Hắn trong lòng có như vậy suy đoán, tiếp liền làm ra quyết định, có phải hay không muốn tại Helen - Hermann trước mặt xoát xuống tồn tại cảm? Nàng có thể đối với chính mình lưu lại ấn tượng, có công tác thời điểm, mới sẽ ưu tiên nghĩ đến hắn.

Giống hắn như vậy tiểu nhân vật, dựa thế rất trọng yếu.

Đợi hơn một giờ, Tiểu Lâu bên ngoài đến một chiếc Bus, ở phía trước đài tiếp đãi nhân viên dẫn dắt dưới, bao gồm Matthew cùng Michael - Sheehan ở bên trong, sở hữu lâm thời diễn viên đều lên xe, Bus một đường hướng bắc, rất nhanh liền ly khai Burbank địa giới.

“Có thể lấy đến chủ yếu nhân vật liền hảo.” Michael - Sheehan cùng hắn ngồi ở cùng nhau, nhìn ngoài cửa sổ xe, nói,“Loại này phim, một nhân vật liền có thể thay đổi nhân sinh.”

Hắn ánh mắt tựa hồ đều tại tỏa sáng,“Ở loại này trong phim diễn chủ yếu vai phụ, đến kia vài tiểu chế tác bên trong, liền có tư cách tranh thủ nam chính !”

Matthew cảm giác hắn có chút tưởng nhiều, nói,“Chủ yếu vai phụ không có khả năng, có thể ở phim bên trong lộ chính mặt, kết cục phụ đề đánh lên danh tự, ta liền thỏa mãn .”

“Ngươi vừa nhập hành.” Michael - Sheehan lại nói,“Chờ ngươi tại Los Angeles hỗn thượng ba năm không có khởi sắc, ngươi liền có thể minh bạch ta hiện tại tâm tình .”

“Bức thiết yếu thành danh?” Matthew hỏi.

Michael - Sheehan tầng tầng gật gật đầu,“Nổi danh ! tại Hollywood, chỉ cần nổi danh, sẽ có tiền ! có địa vị ! có nữ nhân !”

Nghe nói như thế, thêm hôm nay tiếp xúc, Matthew cảm giác Michael - Sheehan có chút phương diện cùng chính mình cùng loại.

Nghĩ đến cũng không kỳ quái, tiến vào này giới nhân, nhất là diễn viên, có mấy cái là vì nghệ thuật biểu diễn? E 99.9% người đều cùng hắn cùng Michael - Sheehan như vậy, là vì danh cùng lợi.

Hai giờ sau, Bus rời đi đường chính, tiến vào một mảnh đồi núi địa khu, lại đi tiếp về phía trước mấy km, chậm rãi dừng ở ven đường.

Matthew đám người tạm thời chờ ở trên xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe xem qua, bên ngoài là một tiểu trấn khu vực biên giới, chung quanh đình mãn chiếc xe, từ Bus đến xe hơi lại đến dùng cho quay chụp điếu tay xe tất cả đều có, lại hướng xa xa xem, một mảnh thưa thớt rừng cây trong, lờ mờ tất cả đều là nhân, còn có mắc tại quỹ đạo bên trên máy quay phim, tựa hồ đang tại quay chụp.

Michael - Sheehan hưng phấn nhìn bên kia, trong miệng nói thầm,“Ta muốn là nam chính nên bao nhiêu hảo !”

“Huynh đệ, ngươi suy nghĩ nhiều !” Phía trước một người đầu trọc nghe được hắn mà nói, quay đầu đến nói,“Hai mươi năm sau ngươi cũng so ra kém Russell Crowe.”

Chung quanh vang lên một mảnh tiếng cười, Michael - Sheehan mặt trở nên đỏ bừng, vừa định đứng lên, lại bị Matthew một phen giữ chặt.

“Không tất yếu.” Hắn thấp giọng nói,“Ngươi nói cái gì, bọn họ đều sẽ trở thành chê cười.”

Michael - Sheehan nhịn xuống, đồng dạng hạ giọng,“Ta nhớ kỹ bọn họ ! chờ ta đỏ, ta tìm bọn họ đi của ta kịch tổ làm lâm diễn, đến lúc đó xem ai là chê cười !”

Tên kia trước đài trợ lý lúc này tiếp đón mọi người xuống xe, Matthew xuống xe sau phát hiện, Helen - Hermann sớm liền đến, tựa hồ vừa cùng một danh để râu quai nón kịch tổ công tác nhân viên thương lượng hoàn tất, mang theo hắn đi tới.

“Trước cho mọi người an bài chỗ ở, một hồi đều theo sát .” Helen - Hermann thanh âm thanh thúy, giọng lại đầy đủ cao,“Sau đó ta đem hợp đồng phân cho các ngươi.”

Nàng chỉ chỉ tên kia trước đài tiếp đãi,“Ký hoàn lời giao cho Amanda.”

“Không thành vấn đề.” Matthew chen đến tương đối tới gần Helen - Hermann địa phương, Helen - Hermann nhìn hắn một cái, tiếp tục nói,“Ký xong hợp đồng tại vào ở lữ quán ăn cơm trưa, buổi chiều một giờ tại lữ quán cửa tập hợp, đi quay chụp nơi sân tập luyện.”

“Ngươi còn có việc sao?” Nàng hỏi bên cạnh râu quai nón, nhìn thấy râu quai nón lắc lắc đầu, lại đối phần đông lâm thời diễn viên nói,“Theo ta đi.”

Matthew cùng Michael - Sheehan nhanh chóng theo đi lên, một chuỗi thật dài đội ngũ đi theo Helen - Hermann cùng râu quai nón phía sau, vào tiểu trấn.

Thiên Sứ trù tính công ty nhân vào ở là cùng gia lữ quán, Helen - Hermann nhìn tuổi trẻ, lại công tác kinh nghiệm phong phú, tại Gladiator kịch tổ tên kia râu quai nón hiệp trợ dưới, rất nhanh liền thu phục lâm thời diễn viên vào ở công việc, hơn nữa đem từng phân hợp đồng phân phát đến mọi người trong tay.

Lữ quán điều kiện cũng không tệ lắm, hai người một gian phòng, Matthew cùng duy nhất nhận thức Michael - Sheehan trở thành bạn cùng phòng.

Khả năng muốn đãi một tuần thời gian, Matthew đơn giản quy chỉnh hành lý, sau đó lật ra hợp đồng nhìn lên, cùng phía trước ký kết qua lâm thời diễn viên hiệp ước đại đồng tiểu dị, hắn quan tâm nhất là thù lao phương diện, ngày lương cao tới hai trăm dollar !

Nếu thật quay chụp một tuần, đó chính là một ngàn bốn trăm dollar thu nhập, mau trên đỉnh tại hồng chim cánh cụt công ty một tháng tiền lương .

Tiến vào này giới có đoạn thời gian , Matthew rất rõ ràng, cùng loại cơ hội phi thường khó được, trong lòng càng thêm coi trọng Helen - Hermann này tuổi trẻ người đại diện.

“Không thành vấn đề đi?” Matthew khép lại hợp đồng, hỏi.

Michael - Sheehan tại chăm chú nghiêm túc lật xem, giống như đây là một phần cự tinh hiệp ước như vậy.

“Còn chưa xem xong.” Hắn đầu cũng không có nâng.

Tiếp cận cơm trưa thời gian, Matthew mới cùng Michael - Sheehan ra phòng, đi đến lữ quán tiền thính, đem hợp đồng giao cho chờ ở chỗ đó Amanda, sau đó đi phòng ăn (nhà hàng) dùng cơm.

Này kịch tổ có thể nói tài đại khí thô, cơm trưa không tính là phong phú, nhưng cũng tương đương không sai , ít nhất so Matthew một mình một người ăn cơm khi tiêu chuẩn, tốt rất nhiều lần.

Cơm nước xong, nghỉ ngơi một hồi, tại Helen - Hermann dẫn dắt dưới, Matthew đẳng lâm thời diễn viên đúng giờ ra trấn, đi đến tiểu trấn bên cạnh quay chụp trường quay.

Đây là không mang theo trang tập luyện, ước chừng có mấy trăm lâm thời diễn viên chờ ở trường quay bên ngoài, trường quay hai bên là rừng cây, trung gian sửa sang lại ra một mảnh gò đất, nhìn qua rất thích hợp làm chiến trường.

“Tất cả mọi người lại đây !”

Buổi sáng gặp qua râu quai nón giơ khuếch đại âm thanh loa xuất hiện, tựa hồ là bên này người phụ trách,“Tại rừng cây bên cạnh trạm thành hai hàng, phân tán điểm trạm ! đừng trạm đội liệt ! các ngươi là một đám không kiến thức Germanic nhân !”

Mấy trăm hào lâm thời diễn viên giống như là không đầu ruồi bọ như vậy, dũng mãnh tràn vào rừng cây trong, lại đến đến gò đất bên cạnh, loạn thất bát tao đích xác rất thực như là một đám Dã Man nhân.

Râu quai nón đứng ở phụ cận địa thế tối cao địa phương,“Ta nói bắt đầu, các ngươi liền cùng nhau tru lên ! phẫn nộ tru lên ! hiểu không?”

“Bắt đầu !” Hắn la lớn.

“Ngao --”

“A --”

Các loại kỳ quái tiếng kêu nháy mắt vang lên, liên tiếp truyền ra thật xa.

Matthew cũng tại dùng sức kêu, bởi vì dùng lực quá lớn, mặt đều nhanh vặn vẹo .

“Hảo !” Râu quai nón tựa hồ rất hài lòng,“Chúng ta luyện tập tiếp theo hạng......”

Giống loại này chiến trường hí, quay chụp phía trước tập luyện ắt không thể thiếu, chỉ riêng là Matthew ở Germanic nhân hòa đối diện Rome quân đoàn tập luyện, liền mất ba ngày thời gian.

Ngày thứ tư sớm, quay chụp đúng giờ bắt đầu.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 20: Nỗi Vất Vả Của Diễn Viên Tạm Thời

Linh linh linh --

Đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên, Matthew mở to mắt, thò tay ấn nút khởi động, đèn bàn sáng lên nhu hòa quang mang, cứ việc ngoài cửa sổ một mảnh tối đen, hắn lại mặc xong quần áo nhanh chóng bò lên, hướng về buồng vệ sinh đi, đồng thời đối còn tại ngủ say bạn cùng phòng hô,“Mike ! rời giường !”

Michael - Sheehan cố gắng mở to mắt, hỏi,“Đến giờ ?”

Matthew thanh âm từ trong phòng vệ sinh truyền ra,“Nhanh chóng !”

Hôm nay chính thức bắt đầu quay chụp chiến tranh hí, không giống mấy ngày hôm trước như vậy có thể ngủ đến hừng đông, Helen - Hermann đêm qua liền dặn dò qua, rạng sáng 3h tất yếu rời giường, bốn điểm phía trước đuổi tới thôn trấn bên ngoài trường quay.

Đẳng Michael - Sheehan bò lên, Matthew đã rửa mặt hoàn tất.

“Ta đi trước chiếm tòa.” Hắn kéo ra cửa phòng,“Tại phòng ăn (nhà hàng) chờ ngươi.”

“Hảo......” Michael - Sheehan lười biếng duỗi eo.

Lữ quán tầng hai một mảnh u tĩnh, còn giống như không mấy người rời giường, Matthew dọc theo thang lầu đi đến tầng một, tiến vào phòng ăn (nhà hàng) sau, phát hiện tự phục vụ bữa sáng đã dọn xong , tùy tiện tuyển mấy thứ, hướng tới đi ăn cơm khu đi, không lớn trong phòng ăn, chỉ có một người tại dùng cơm.

Matthew riêng đi qua,“Sớm a, Helen.”

Duy nhất dùng cơm người là Helen - Hermann, nàng nhớ rõ công ty đệ nhất vị hộ khách, gật gật đầu,“Sớm, Matthew.”

“Ta có thể ngồi ở đây sao?” Matthew ý bảo dưới nàng đối diện chỗ ngồi.

Helen - Hermann không có cự tuyệt ý tứ,“Tùy tiện tọa.”

Matthew buông xuống khay ăn, kéo ra ghế dựa, ngồi ở Helen - Hermann đối diện, thuận miệng nói,“Ngươi mỗi ngày khởi đều so diễn viên sớm.”

“Ngươi quan sát thực cẩn thận.” Helen - Hermann ý hữu sở chỉ.

Mấy ngày này, Matthew xác thật đặc biệt chú ý Helen - Hermann, còn thường thường tại nàng trước mặt xuất hiện.

Rất rõ ràng, Helen - Hermann chú ý tới , Matthew lại một điểm đều không xấu hổ, nói thẳng,“Ta chỉ là có điểm hảo kỳ, ngươi thế nhưng có thể lấy đến Gladiator kịch tổ nhân vật.”

Helen - Hermann công thức hoá cười cười,“Vận khí tốt.”

Thấy nàng không muốn nói, Matthew cũng liền không lại hỏi, hết sức chuyên chú đối phó bữa sáng, hôm nay phỏng chừng muốn bận rộn cả một ngày.

Bữa sáng ăn một nửa, lục tục có người tiến vào phòng ăn (nhà hàng), Helen - Hermann buông xuống dao nĩa, cầm lấy khăn giấy xoa xoa miệng, đứng lên thuận miệng nói,“Ta dùng xong , ngươi tiếp tục.”

Matthew trong miệng tắc Bacon, nói chuyện không có phương tiện, dứt khoát đối với nàng gật đầu.

Helen - Hermann mới vừa đi, Michael - Sheehan liền bưng khay ăn vội vã đi lại đây, ngồi ở Matthew bên cạnh trên vị trí, hảo kỳ hỏi,“Ta vừa nhìn thấy Thiên Sứ lão bản ở trong này, các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Ngươi chuẩn bị phao nàng?”

Matthew thưởng cho hắn một đôi bạch nhãn cầu,“Ngươi cảm giác này khả năng sao?”

“Không có khả năng !” Michael - Sheehan lột trứng gà, một ngụm nhét vào trong miệng, thầm thì thầm thì hỏi,“Các ngươi trò chuyện cái gì?”

Matthew cũng không giấu diếm, nói,“Ta hỏi nàng như thế nào lấy đến này mấy nhân vật.”

Hảo kỳ nhân không chỉ Matthew một, Michael - Sheehan cũng rất quan tâm,“Đã hỏi tới sao?”

“Không có.” Matthew lắc lắc đầu,“Nữ nhân này khẩu phong thật chặt.”

Bọn họ hai ăn xong điểm tâm, đi đến lữ quán bên ngoài, bầu trời đêm một mảnh tối đen, trên ngã tư đường lại đèn đỏ thông minh, Thiên Sứ công ty gần năm mươi danh lâm thời diễn viên rất nhanh tập hợp hoàn tất, tại Helen - Hermann cùng nàng trợ lý Amanda dẫn dắt dưới, ra thôn trấn, đi đến rừng cây khu vực biên giới.

Rừng cây chung quanh vô số trản đại đăng hất cao, xua tan bầu trời đêm hắc ám, đem phụ cận một mảng lớn địa phương chiếu rọi sáng như ban ngày, hơn hai mươi chiếc hoá trang kéo xe hoành bày ra, hơn năm mươi danh hoá trang sư cùng bọn họ trợ lý dĩ nhiên vào chỗ.

Đứng ở hoá trang kéo xe bên ngoài, Matthew nhìn thấy Helen - Hermann cùng cái kia râu quai nón cùng một chỗ nói vài câu, sau đó đi trở về.

“Chúng ta hiện tại phân thành hai đội !” Helen - Hermann lớn tiếng nói,“Một đội cùng Amanda đi hoá trang ! một đội khác theo ta đi thay quần áo !”

Lâm thời các diễn viên nhanh chóng phân thành hai đội, Michael - Sheehan muốn đi hoá trang kia một đội, lại bị Matthew một phen kéo đến thay quần áo đội ngũ trung.

“Qua bên kia làm gì? Chúng ta những người này đều phải hướng trên mặt niêm râu.”

Ngày hôm qua tập luyện kết thúc, Matthew liền chuyên môn tìm người hỏi thăm qua,“Bây giờ còn không đến rạng sáng bốn giờ, kịch tổ sớm nhất cũng muốn chín giờ về sau quay chụp, nhựa cao su dính vào trên mặt năm giờ rất thoải mái sao?”

Michael - Sheehan nhanh chóng đứng đến Matthew một đội lý.

Sử Thi điện ảnh chụp lên phi thường phiền toái, nhất là diễn viên tạo hình, Matthew mấy ngày này trừ tập luyện căn bản là không nhàn rỗi, tại trong kịch tổ nơi nơi hoạt động, cùng không thiếu trợ lý hoặc là cần tạp công đều trò chuyện qua, đừng nhìn bọn họ này mấy lâm thời diễn viên không đến bốn giờ liền đến xếp hàng hoá trang làm tạo hình, chủ yếu các diễn viên muốn bảy điểm về sau mới sẽ đến trường quay, nam chính Russell Crowe càng là có danh khó hầu hạ ngôi sao, đến muộn hơn mười phút thậm chí nửa giờ đều là chuyện thường.

Đây chính là ngôi sao đặc quyền.

Trước sau tiến vào ba kịch tổ, Matthew xem như phát hiện , lâm thời diễn viên hoặc là phổ thông diễn viên vất vả chờ đợi, đại bài ngôi sao san san đến chậm, tựa hồ là vẻ bình thường.

Hắn cũng chỉ đãi qua ba kịch tổ, không biết này hay không là phổ biến hiện tượng.

Matthew xếp hàng, hướng trang phục tổ ở kéo xe bên kia đi, vừa rạng sáng bốn giờ, toàn bộ Gladiator kịch tổ đã toàn lực vận chuyển lên đến.

Tại hôm nay niên đại này, Gladiator tuyệt đối có thể được cho là Hollywood A-List chế tác , nhất là cảnh diễn chiến tranh này, vận dụng diễn viên vượt qua ngàn nhân, thêm kịch tổ các bộ môn công tác nhân viên, này phiến không lớn khu vực, một chút tập trung hai ngàn năm hơn trăm nhân.

Xếp hàng từ rất nhiều bộ môn kéo xe tiền trải qua, Matthew nhìn xem rất rõ ràng, giống như là một đài vận chuyển chính xác đại hình máy móc, toàn bộ kịch tổ ngay ngắn có trật tự, không có một tia hoảng loạn dấu hiệu.

“Đây chính là đại công nghiệp thời đại kịch tổ sao?”

So với Gladiator kịch tổ loại này quái vật lớn, Girl, Interrupted kịch tổ chỉ có thể xem như chỉ tiểu se sẻ.

Đội ngũ đi đến trang phục tổ mấy cái kéo xe phụ cận, dần dần đình chỉ di động, Matthew im lặng đợi lên, nơi này tụ tập hàng trăm lâm thời diễn viên, dù cho kịch tổ công tác hiệu suất lại cao, cũng muốn đợi một đoạn thời gian.

Này vừa đợi chính là hơn một giờ, thẳng đến chân trời sáng lên mặt trời, mới đến phiên Matthew tiến vào kéo xe, lâm thời diễn viên đóng vai đều là người qua đường nhân vật, không có khả năng có chuyên môn tạo hình thiết kế, trang phục sư đánh giá dưới hắn dáng người, tìm một thân vải thô quần áo, lại cầm phỏng da lông áo choàng, hiệp trợ Matthew thay.

Quần áo có chút tiểu, không phải rất hợp thân, nhưng người qua đường nhân vật không chú ý nhiều như vậy, trang phục sư lại nhìn nhìn, vỗ vỗ Matthew cánh tay,“Hảo !”

Cuối cùng, Matthew thay cũ nát giày, giống như Dã Man nhân như vậy, xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra kéo xe.

“Qua bên kia hoá trang.” Helen - Hermann liền chờ tại kéo xe phụ cận, chiếu sáng phương hướng,“Tốc độ nhanh chút.”

“Hảo !”

Matthew lên tiếng, đi đến gần hoá trang kéo xe hàng phía trước đội, trên người hí phục có chút dày, may mà ba tháng phân Los Angeles buổi sáng mát mẻ, nếu là mùa hè chụp như vậy một màn diễn, lâm thời diễn viên như thế vất vả, phỏng chừng có thể nóng xỉu.

Sắc trời đại lượng thời điểm, rốt cuộc đến phiên Matthew hoá trang, ngồi ở hoá trang kéo xe tiền, một nữ tính hoá trang sư trước đem hắn một đầu trung tóc ngắn làm thành loạn củi lửa, tiếp tiếp đón bên cạnh trợ lý hướng Matthew trên mặt thiếp râu.

Matthew từng xem qua không thiếu Hollywood thương nghiệp Sử Thi điện ảnh, mặt trên nam tính nhân vật cho hắn lưu lại sâu nhất ấn tượng, chính là mặc kệ soái ca vẫn là xấu nam, đại bộ phận đều để một phen râu quai nón.

Này chưa khai hóa Germanic Dã Man nhân cũng không ngoại lệ.

Trợ lý tìm đến cùng Matthew màu tóc cơ bản giống nhau giả râu, bắt đầu lấy chuyên dụng nhựa cao su hướng trên mặt hắn niêm, cùng Matthew tưởng tượng bất đồng, râu không phải một căn một căn niêm, mà là đem thành phẩm dính vào trên mặt.

Nhiều như vậy lâm thời diễn viên, nếu một căn râu một căn râu niêm, phỏng chừng này hơn năm mươi danh hoá trang sư thêm bọn họ trợ lý, bận rộn đến ngày mai lúc này cũng làm không chừng.

Matthew phỏng đoán, cái loại này một căn một căn niêm râu, hẳn là chủ yếu các diễn viên mới có thể hưởng thụ đãi ngộ.

Râu niêm hảo, lại ở trên mặt đồ chút chữ như gà bới thức gì đó, thời gian dài, trên mặt nhựa cao su cho dù là hoá trang chuyên dụng, cũng khiến hắn rất không thoải mái.

Nhưng hắn không thể lấy tay đi cào hoặc là trảo, bằng không tạo hình sẽ phá hủy, chỉ có thể chịu đựng.

Cuối cùng, Matthew đi đến đạo cụ tổ, lĩnh Dã Man nhân dùng vũ khí.

Này cũng nhanh nhiều, một danh đạo cụ sư nhìn hắn thân cao thể tráng, cố ý cho hắn một thanh hai tay chiến phủ, này rìu song nhận tạo hình, thoạt nhìn tương đương uy mãnh, nhưng Matthew cầm ở trong tay lại rất khinh, căn bản không phải kim chúc chế phẩm, đại khái là plastic hoặc là nhựa cây chế tạo , nhiều lắm cũng liền năm sáu cân.

Đến tận đây, một uy mãnh Dã Man nhân chiến sĩ thành công ra lô.

Khiêng lên uy mãnh hai tay chiến phủ, Matthew tại kịch tổ công tác nhân viên dẫn đường dưới, đi đến rừng cây khu vực biên giới, cùng mặt khác diễn viên cùng nhau, chờ đợi quay chụp bắt đầu.

Matthew cố ý tìm người hỏi một chút, đã buổi sáng tám giờ hơn !

Cũng không đến bốn giờ tiến tổ, đến tạo hình hoàn thành, hao phí hơn bốn giờ, trong đó đại bộ phận thời gian đều tại chờ đợi.

Chân mỏi , chân cũng có chút tê rần, thậm chí có vài nhân còn đầy mặt uể oải, buồn ngủ mông lung.

Nhưng muốn xuất hiện ở phim trung, cho dù là chợt lóe mà qua, liền muốn tiếp tục chờ đợi.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Thái Dương càng lên càng cao, Matthew có thể nhìn thấy, máy quay phim, điếu tay, quỹ đạo đẳng thiết bị đều mắc hoàn tất, tựa hồ tùy thời có thể quay chụp.

Cái kia râu quai nón mang theo một năm sáu mươi tuổi người da trắng lão đầu đi tới, mà Helen - Hermann liền đi theo bọn họ bên cạnh, một bộ rất quen thuộc bộ dáng.

“Hảo, các bạn !” Râu quai nón lượng ra cao vút giọng,“Tập trung tinh thần, chuẩn bị quay chụp !”

Hắn nhìn về phía người da trắng lão đầu, gặp đối phương gật gật đầu, lớn tiếng nói,“Hảo, hiện tại chuẩn bị ! dựa theo chúng ta tập luyện đến.”

“Mau !” Matthew cảm giác bị người kéo một chút, nguyên lai là Michael - Sheehan,“Lão nhân kia là Ridley - Scott ! chúng ta hướng phía trước !”

Không chỉ là Michael - Sheehan, lâm thời diễn viên trung tựa hồ có không ít người tồn ý nghĩ như vậy, tưởng chen đến phía trước đi, tựa hồ như vậy là có thể xuất hiện ở máy quay phim màn ảnh trung, cấp Ridley - Scott như vậy đại đạo diễn lưu lại khắc sâu ấn tượng.

Michael - Sheehan là trong đó phần tử tích cực, lợi dụng thân cao thể tráng ưu thế, bả vai dùng lực nhất kháng, trực tiếp muốn giành ở phía trước thấp một đầu nhân chen đến trên cây, lại giữ chặt một người khác quần áo, giành ở hắn phía trước xuất hiện ở toàn bộ đội ngũ phía trước.

Hắn tựa hồ khẩn cấp muốn xuất hiện ở Ridley - Scott trước mặt.

Ngắn ngủi mười mấy giây, này bang lâm thời diễn viên liền loạn thành một nồi cháo.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 21: Làm Quen

“Im lặng ! im lặng !” Râu quai nón giơ lên khuếch đại âm thanh loa, la lớn,“Đều cho ta im lặng !”

Nơi này có mấy trăm danh lâm thời diễn viên, một khi xuất hiện rối loạn, hậu quả tương đương nghiêm trọng, lập tức có kịch tổ công tác nhân viên tiến lên duy trì trật tự, kêu loạn đội ngũ cuối cùng dần dần bình tĩnh trở lại.

Matthew thừa dịp trong khoảng thời gian này, đã chen đến phía trước, liền đứng ở râu quai nón, Helen - Hermann cùng Ridley - Scott tà đối diện, bên cạnh Michael - Sheehan nhìn chằm chằm Ridley - Scott, hận không thể đem hắn một ngụm nuốt mất bộ dáng.

Đây là Hollywood A-List hạng mục, ai đều tưởng tại phim bên trong lộ mặt, đừng nói là Matthew loại này mục đích tính rất mạnh nhân, ngay cả kia vài đem lâm diễn trở thành hứng thú đam mê nhân đều không ngoại lệ.

Tụ tập ở bên này mấy trăm lâm thời diễn viên, chủ yếu đến từ tam phương diện, một là Matthew cùng Michael - Sheehan loại này làm ngôi sao mộng nhân, hai là thuần túy làm như nghiệp dư đam mê fan điện ảnh, ba là trên tiểu trấn một ít cư dân.

Dùng sức hướng phía trước chen chủ yếu là hai loại trước nhân.

Râu quai nón là chấp hành người sản xuất, lúc này đi đến rừng cây bên cạnh, giơ lên khuếch đại âm thanh loa, la lớn,“Hiện tại ta điều chỉnh đội ngũ, không nghe theo chỉ huy nhân, lấy thanh lui !”

Hắn từ mặt trước nhất bắt đầu, chỉ một râu giống như tổ chim tráng hán, nói,“Ngươi hướng phía trước !”

Tiếp, lại đối bên cạnh rõ ràng thấp một đầu nhân nói,“Ngươi đi mặt sau.”

Từ đội ngũ phía trước liệt một đường đi qua, râu quai nón khiến không thiếu chen đến phía trước người đi mặt sau, lại đem mặt sau một vài người thét lên phía trước.

“Chúng ta hay không sẽ đi phía sau?” Michael - Sheehan phi thường lo lắng.

Matthew vẫn chú ý râu quai nón, lúc này lắc lắc đầu,“Yên tâm, sẽ không !”

Michael - Sheehan không rõ hắn nơi nào tới tin tưởng, hỏi,“Vì sao?”

“Ngươi không phát hiện sao?” Matthew dùng ánh mắt ý bảo bên kia một chút,“Râu quai nón thét lên phía trước đến, đều là thân cao thể tráng nhân. Đuổi tới mặt sau đi , tất cả đều là dáng người nhỏ gầy gia hỏa.”

Michael - Sheehan nhìn kỹ xem bên kia, phát hiện xác thật là như thế này.

“Ngươi quan sát thật cẩn thận.” Hắn trong lòng dâng lên một ít bội phục,“Ta liền không nhìn thấy.”

Matthew cười cười, không lại nói cái gì, ánh mắt ngược lại chuyển tới tà đối diện Helen - Hermann trên người, nàng đang tại cùng Ridley - Scott nói chuyện, trên mặt không có bất cứ lấy lòng, tựa hồ cùng này lão đầu rất quen thuộc.

Nàng có năng lực vì Thiên Sứ trù tính công ty tranh thủ đến này phê nhân vật, tuyệt đối không phải giống nàng theo như lời vận khí tốt đơn giản như vậy.

“Ngươi lui ra phía sau !” Râu quai nón đi đến Matthew cùng Michael - Sheehan bên cạnh, chỉ bên trái một tiểu cá tử,“Ngươi cũng lui ra phía sau !”

Hắn nhìn nhìn Matthew cùng Michael - Sheehan, trực tiếp tránh ra .

Michael - Sheehan nhìn về phía Matthew, Matthew nhún vai,“Cường tráng cũng là chủng tiền vốn.”

Râu quai nón này chấp hành người sản xuất tự mình ra tay, đóng vai Dã Man nhân lâm diễn hàng ngũ dần dần trở nên có trật tự, Ridley - Scott thủy chung đứng ở vòng ngoài, một điểm cũng không có nhúng tay ý tứ.

Trải qua râu quai nón này một phiên chỉnh đốn, lâm thời diễn viên đội hình điều chỉnh hoàn tất, đứng ở phía trước có thể bị máy quay phim màn ảnh trực tiếp chụp đến , tất cả đều là chút thân cao 1m8 trên đây tráng hán, một đám mang theo binh khí, khí thế hùng hổ.

Theo sau, Ridley - Scott tự mình lên sân điều hành quay chụp.

“Nhớ kỹ !”

Quay chụp sắp bắt đầu, râu quai nón cuối cùng dặn dò,“Cầm ra các ngươi tập luyện khi sức mạnh, cho ta dùng sức kêu !”

Lâm thời diễn viên quay chụp nội dung cũng không phức tạp, chính là đứng ở rừng cây biên, nhắm ngay đất trống bên kia phẫn nộ tru lên, hướng Rome quân đoàn thị uy.

Dã Man nhân nha, khẳng định cùng quân chính quy bất đồng, thị uy phương thức Nguyên Thủy mà lại đơn giản.

Râu quai nón thối lui đến quay chụp trường quay ngoài, giơ lên khuếch đại âm thanh loa, đẳng Ridley - Scott gật đầu sau, la lớn,“Bắt đầu !”

Matthew hai tay trảo chiến phủ, nâng cao quá đỉnh, mở ra một cái miệng rộng, kéo động mặt bộ thoáng hiển vặn vẹo, thoạt nhìn hung thần ác sát.

“Úc -- a -- úc -- oa --”

Hắn trong miệng phát ra các loại chấn thiên vang quái gọi, thanh âm đại đem bên cạnh Michael - Sheehan tiếng kêu đều áp đi xuống.

“Ác --”

Sở hữu lâm thời diễn viên đều giơ lên vũ khí, phát ra các loại quái dị tiếng kêu !

Trong lúc nhất thời, trường quay trong giống như đến một đám bệnh thần kinh như vậy, còn tất cả đều là trọng độ bệnh nhân.

Trang bị tại thanh trượt thượng máy quay phim từ tiền phương lướt qua, nhóm người này, nhất là hàng phía trước kia vài, gọi được càng vang dội càng hưng phấn .

Matthew buông xuống rìu, đổi một tư thế, lưỡi rìu nhắm ngay phía trước, làm mấy cái khảm phách động tác, bên cạnh Michael - Sheehan lấy xuống lưng tấm chắn, rút ra bên hông lợi kiếm, bắt đầu dùng lực gõ tấm chắn......

Có tấm chắn nhân, cũng đều dùng võ khí đánh lên tấm chắn !

Này chi Germanic Dã Man nhân bộ đội, khí thế mười phần.

“Đình !” Ridley - Scott thanh âm đột nhiên vang lên,“Hảo ! làm không sai !”

Tên kia râu quai nón lập tức nở nụ cười, này màn ảnh một điều liền qua, vừa lúc thuyết minh hắn tập luyện công tác làm không sai.

Matthew buông xuống vũ khí, thanh thanh yết hầu, vừa rồi kêu được thanh âm quá lớn, cổ họng bao nhiêu có điểm không thoải mái.

“Mọi người không cần thả lỏng !” Râu quai nón thanh âm lại một lần vang lên,“Chúng ta tiếp chụp xuống một điều !”

Quay chụp đệ nhị điều màn ảnh, cùng điều đầu tiên không sai biệt lắm, duy nhất bất đồng, chính là trừ tru lên ngoài, muốn chậm rãi hướng về Rome quân đoàn tới gần.

Này mấy phía trước đều trải qua tập luyện, chỉ cần trật tự không loạn, quay chụp lên đến không tính phiền toái.

Dựa theo Matthew lý giải đến tình huống, này mấy đều là viễn cảnh màn ảnh, cơ bản chợt lóe mà qua, thêm râu quai nón điều hành có cách, ngắn ngủi một giờ thời gian, liền quay chụp ba điều màn ảnh.

Một giờ quay chụp xuống dưới, đến không thế nào mệt, quay chụp còn so ra kém phía trước chờ đợi tiêu hao thể lực, bất quá yết hầu đứt quãng hô thời gian dài như vậy, Matthew cảm giác không thế nào thoải mái, may mà kịch tổ tài đại khí thô, đã có người vận đến mười mấy tương bình trang nước khoáng.

Từ điểm tâm qua đi đến hiện tại, Matthew cùng mặt khác lâm diễn cơ bản cũng không có uống nước, đi đến thuỷ phận địa phương, lấy qua một bình nước khoáng, vặn mở nắp đậy cẩn thận dè chừng hướng trong miệng quán mấy ngụm lớn, để tránh phá hư trên mặt trang dung, lạnh lẽo thủy tiến vào yết hầu, phía trước nóng cháy cảm giác dần dần biến mất, cả người đều tinh thần lên.

Uống qua thủy, Matthew bỗng nhiên nhìn thấy tà đối diện cách đó không xa, Helen - Hermann chính ỷ tại trên một thân cây, cầm sổ nhỏ kí này nọ.

“Nàng giống như một buổi sáng cũng không uống nước đi?”

Matthew lại cầm một bình nước khoáng, nắm lên đạo cụ rìu kháng trên vai, hướng về Helen - Hermann bên kia đi.

“Bận rộn cái gì đâu?” Hắn đem một bình nước khoáng đưa tới Helen - Hermann trước mặt,“Uống nước đi.”

Helen - Hermann ngẩng đầu nhìn Matthew liếc nhìn, thu hồi bản tử tiếp nhận nước khoáng, nhẹ nhàng gật đầu,“Cám ơn.”

“Không khách khí.”

Matthew cười cười, khiêng rìu lại ly khai.

Vặn mở nước khoáng, Helen - Hermann uống một ngụm, nhìn Matthew bóng dáng, trong đầu lóe qua hắn tư liệu, đây là của nàng thiên sứ công ty lập hồ sơ lâm thời diễn viên trung, không nhiều biểu diễn qua có lời kịch nhân vật nhân.

Matthew khiêng chiến phủ trở lại lâm thời diễn viên trung gian, Michael - Sheehan lại kề sát qua,“Matthew, ngươi sẽ không thật muốn phao nàng đi?”

“Đi ngươi.” Matthew lắc lắc đầu,“Ta không phải với ngươi nói qua sao?”

Michael - Sheehan không tin,“Ngươi không tưởng phao nàng, như thế nào tổng hướng nàng trước mặt chạy?”

“Rất đơn giản, làm quen !” Matthew đứng ở Michael - Sheehan bên cạnh, nhìn về phía còn tại uống nước Helen - Hermann,“Này công ty vừa thành lập, nàng đối với diễn viên khẳng định xa lạ, ngươi thường xuyên đi theo nàng chào hỏi, đương nàng có thích hợp công tác hoặc là nhân vật khi, khả năng sẽ ưu tiên nhớ tới ngươi.”

“Đúng vậy !” Michael - Sheehan bừng tỉnh đại ngộ,“Ta như thế nào không nghĩ tới đâu?”

Hắn lập tức muốn đi bên kia,“Ta hiện tại đi theo nàng chào hỏi.”

“Tập hợp ! tập hợp !”

Michael - Sheehan còn không có động, liền có công tác nhân viên la lớn,“Đem Thủy Bình đều đặt về đi ! không cần lưu lại trong trường quay ! mọi người, lập tức tập hợp !”

Vài phút sau, quay chụp lại bắt đầu, bất quá lâm trường đạo diễn nhân không lại là Ridley - Scott, đổi thành một người tuổi còn trẻ chút phó đạo diễn.

Thừa dịp trước quay chụp không nhàn, Matthew chuyên môn nhìn nhìn, phát hiện Helen - Hermann lại cùng Ridley - Scott đến gần một khối .

“Phụ thân ngươi hoàn hảo đi?” Ridley - Scott cùng Helen - Hermann phi thường hiểu biết,“Hiện tại tại Los Angeles?”

“Đi New Zealand nghỉ phép .” Helen - Hermann cười nói,“Hắn thích mùa hè.”

Ridley - Scott gật gật đầu,“Còn cùng phía trước như vậy.”

Helen - Hermann quay đầu nhìn về phía Rome đại quân hàng ngũ, hảo kỳ hỏi,“Bên kia còn không bắt đầu quay chụp sao?”

“Phỏng chừng muốn giữa trưa về sau .” Ridley - Scott trên mặt lóe qua một tia không vui,“Hiện tại này mấy ngôi sao, tiền kiếm được so phía trước nhiều, lực ảnh hưởng so phía trước đại, chức nghiệp phẩm hạnh lại càng ngày càng kém .”

Helen - Hermann biết hắn nói là ai,“Russell Crowe rất khó làm sao?”

“Ân.” Ridley - Scott không phủ nhận điểm này,“Quay chụp thời điểm là hảo diễn viên, không quay chụp thời điểm là......”

Hắn lắc lắc đầu, tựa hồ không tưởng lại bàn Russell Crowe, chủ động chuyển đề tài,“Ngươi như thế nào mở gia tiểu trù tính công ty?”

Helen - Hermann quay đầu đến,“Tưởng chính mình sấm sấm, coi như là tích lũy kinh nghiệm. Ta mới từ thu phát thất đi ra, trong tay lại không hộ khách, cùng này chờ ngao tư lịch, còn không bằng đi ra sấm một chút, chẳng sợ thất bại , cũng là quý giá kinh nghiệm.”

Ridley - Scott tựa hồ rất thưởng thức Helen - Hermann,“Hiện tại trẻ tuổi nhân, giống ngươi như vậy thiết thực không nhiều .”

Hắn cùng với Helen phụ thân là lão bằng hữu , suy nghĩ một chút, nói,“Kịch tổ có tiểu nhân vật diễn viên lâm thời xảy ra vấn đề, ta chuẩn bị đổi hắn, ngươi kia có thích hợp sao?”

Helen - Hermann lập tức minh bạch, đây là Ridley - Scott phải giúp nàng, trong đầu lóe qua một thường xuyên tại nàng trước mặt xuất hiện thân ảnh, tương quan tư liệu tùy theo mà đến, một cùng Angelina - Jolie cùng Winonna - Ryder đáp qua hí, còn có hai câu lời kịch diễn viên, ứng phó Ridley - Scott trong miệng tiểu nhân vật, khẳng định không là vấn đề.

“Có.” Nàng nhanh chóng nói,“Lúc nào?”

Ridley - Scott nhìn xem đồng hồ, nói,“Ta cần phải trở về, Russell Crowe phỏng chừng nhanh đến . Như vậy, giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa, đến lúc đó nói chuyện.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 22: Hữu Tình Yếu Ớt Vô Cùng

Một ngày quay chụp hoàn tất, Matthew tẩy trang, đổi về chính mình quần áo, cùng mặt khác lâm thời diễn viên cùng nhau, đi đến mấy chiếc toa ăn biên, lĩnh tự phục vụ bữa tối chuẩn bị ăn cơm.

Bởi Michael - Sheehan lâm thời nước tới chân mới nhảy, chạy đi một cái khác khu vực tìm Helen - Hermann hỗn quen mặt, Matthew lĩnh đến hộp cơm sau, một mình đi đến đi ăn cơm khu ngoài cùng địa phương, tùy tiện tìm trương bàn trống ngồi xuống, mở ra hộp cơm liền chuẩn bị khai ăn.

Tuy rằng tiền lương cùng địa vị đều không cao, nhưng lâm thời diễn viên ẩm thực tương đương không sai, Gladiator kịch tổ cung cấp bữa ăn chính phi thường phong phú, bao gồm ngưu ngư kê nướng, hamburger, hot dog, rau dưa salad hoa quả, cơm, mì Ý, Pháp thức bánh mì, các thức đồ uống điểm tâm cùng kem đợi đã (vân vân), đều là tự phục vụ dùng ăn, lại còn có bàn ăn cùng ghế dựa.

Vừa hắn còn nghe người ta nói lên, nếu ban đêm muốn tăng ca quay chụp mà nói, còn sẽ có thêm cơm, các loại ăn vặt cùng đồ uống cũng có thể tùy ý lấy.

Đối Matthew người như thế đến nói, mỗi ngày có thể sinh hoạt tại loại này hào phóng kịch tổ, cũng là rất hạnh phúc , ăn ngon, uống hảo, ngủ hảo không nói, còn có tiền lương có thể lấy.

Đáng tiếc, qua thôn này, không biết lúc nào mới có thể gặp được kế tiếp điếm.

Matthew rất rõ ràng, giống Gladiator như vậy hào kịch tổ, tại Hollywood cũng chỉ là số ít.

Ăn một khối nướng nộn thịt bò, Sean vừa muốn uống nước, tẩy trang xong sau mới khởi động máy di động bỗng nhiên vang lên.

Hắn móc ra đến xem liếc nhìn, là xa lạ dãy số, bất quá vẫn là tiếp ,“Ngươi hảo.”

“Là ta, Helen.” Điện thoại bên trong truyền đến là quen thuộc giọng nữ,“Matthew, ngươi ở nơi nào?”

Matthew không biết nàng tìm chính mình muốn làm cái gì, nói,“Lâm thời diễn viên đi ăn cơm khu, tối phía đông địa phương.”

“Hảo, chờ ta một hồi.”

Lời này qua đi, đối phương cắt đứt điện thoại di động.

Uống một ngụm nước, Matthew nhanh hơn tốc độ, ăn xong cơm trưa, lấy cơm giấy sát qua miệng sau, đợi không một hồi, liền nhìn thấy mặc một thân chức nghiệp tây trang Helen - Hermann tìm lại đây.

“Bên này, Helen.” Matthew một bộ hai người rất quen thuộc bộ dáng, vẫy vẫy tay, đẳng Helen - Hermann lại đây, hỏi,“Ăn cơm xong sao?”

“Còn không có.” Helen - Hermann nâng kính mắt, trực tiếp tiến vào chính đề,“Ta nơi này có nhân vật, ngươi hẳn là thích hợp.”

Nàng lúc ấy nghe được Ridley - Scott mà nói, thứ nhất nhớ tới chính là thường thường từ trước mắt thoảng qua Matthew, hơn nữa nhớ rõ hắn tại Girl, Interrupted kịch tổ biểu diễn qua có lời kịch nhân vật, hẳn là không có vấn đề.

Matthew lập tức tinh thần tỉnh táo,“Cái gì nhân vật?” Hắn lại có chút nghi ngờ,“Ta buổi sáng tham dự quay chụp......”

“Không quan hệ.” Helen - Hermann ngồi ở đối diện, chi tiết nói,“Buổi sáng màn ảnh đều là viễn cảnh, nhìn không tới mặt của ngươi, ngày mai nhân vật này là Dã Man nhân thủ lĩnh, còn có mấy trường động tác hí.”

“Dã Man nhân thủ lĩnh?” Matthew có loại kinh hỉ cảm giác.

Helen - Hermann gật gật đầu,“Có ngay mặt toàn thân đại đặc tả, còn sẽ xuất hiện ở nhiều màn ảnh trung nhân vật.”

“Ta tiếp được !” Matthew tưởng cũng không có tưởng,“Helen, lúc nào ký hợp đồng?”

“Trước đợi......” Làm một người đại diện, Helen - Hermann tất yếu nói rõ ràng,“Động tác hí có nhất định tính nguy hiểm ! ta buổi chiều đi Ridley - Scott chỗ đó xem qua kịch bản, nguy hiểm hệ số không tính cao.”

“Không phải có phòng hộ thi thố sao?” Matthew hỏi.

Helen - Hermann hai tay giao nhau, đặt ở trên bàn,“Sẽ có phi thường hoàn thiện bảo hộ thi thố, ngươi thụ thương tỷ lệ sẽ không vượt qua 1%, hơn nữa ta sẽ cùng kịch tổ một lần nữa đàm phán, làm cho bọn họ với ngươi ký kết một phần tân hiệp ước, kịch tổ tất yếu vì ngươi mua bảo hiểm.”

“Thù lao đâu?” Matthew hỏi ra quan tâm nhất vấn đề,“Thù lao sẽ gia tăng sao?”

“Hội !” Helen - Hermann nói thẳng,“Không tính toán mặt khác phương diện thù lao, nhân vật này ngươi có thể lấy đến 8000 dollar.”

Nghe được tám ngàn dollar thù lao, Matthew thúc giục nói,“Helen, tuyển ta đi !”

Biểu diễn trường học học phí muốn giao, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cũng lửa sém lông mày, hắn hiện tại rất cần tiền .

“Kia hảo.” Helen - Hermann đứng lên,“Ta đi cùng kịch tổ nhân nói chuyện, ngươi tạm thời không cần trở về, chờ ta điện thoại, một hồi khả năng có thử vai.”

Nàng đứng lên, xoay người liền chuẩn bị rời đi, đi lên dặn dò nói,“Bảo trì di động khởi động máy !”

“Ân !”

Matthew dùng lực gật đầu, luôn luôn đến trường quay khởi, hắn liền cố gắng cấp Helen - Hermann lưu lại ấn tượng, này đương nhiên không phải muốn truy nàng, vì chính là giống như loại này dưới tình huống, nàng có thể ưu tiên nghĩ đến chính mình.

Hiện tại xem ra, trong khoảng thời gian này cố gắng không có uổng phí.

Helen - Hermann đi ra ngoài không vài bước, một cao lớn trẻ tuổi nhân nghênh diện mà đến, người nọ nhìn thấy nàng, trên mặt chất lên lấy lòng tươi cười,“Ngươi hảo, Hermann tiểu thư.”

“Ngươi hảo !” Helen - Hermann nhớ rõ, đây là Thiên Sứ công ty mang đến một lâm thời diễn viên.

Nàng bụng đói , cũng không quản cái kia người trẻ tuổi lấy lòng tươi cười, trực tiếp rời khỏi .

Michael - Sheehan nhìn thấy Helen - Hermann rời đi, nhăn lại một đôi hảo xem lông mi, giống như đối phương có điểm không thích chính mình?

Tiếp, hắn quay đầu nhìn về phía Matthew, làm không rõ đây là làm sao, chính mình nơi nơi tìm Helen - Hermann, nàng lại chủ động lại đây tìm tới Matthew?

Michael - Sheehan trong lòng có điểm không thoải mái, lại không có biểu hiện ra ngoài, vẫn là cùng dĩ vãng như vậy, đi đến Matthew đối diện, tùy tiện ngồi xuống, hỏi,“Nàng như thế nào lại đây tìm ngươi ? Chẳng lẽ là tưởng hẹn ngươi......”

“Ngươi tưởng nhiều lắm.” Matthew đánh gãy Michael - Sheehan mà nói,“Nàng lấy đến một nhân vật, cảm giác ta tương đối thích hợp, lại đây thông tri ta.”

“Cái gì nhân vật?” Michael - Sheehan trừng lớn ánh mắt.

Matthew thuận miệng nói,“Germanic Dã Man nhân thủ lĩnh.”

Loại sự tình này cũng không có cái gì khả giấu diếm , chung quy ngày mai liền muốn quay chụp, hắn đại khái nói một chút.

Michael - Sheehan ánh mắt trừng được càng lớn ,“Nàng vì sao nghĩ đến là ngươi? Không phải ta?”

“Úc......” Hắn ý thức được nói lỡ , nhanh chóng cười nói,“Ta không khác ý tứ, chính là cảm giác ngươi hỗn quen mặt rất dùng được.”

Matthew cũng cười lên,“Thoạt nhìn là có điểm dùng.”

Dù sao hắn cảm giác, Thiên Sứ công ty lần này đến nhiều như vậy lâm thời diễn viên, Helen - Hermann không có khả năng nhớ rõ mỗi người, càng không có khả năng đối mỗi người đều có ấn tượng tốt, đi chào hỏi làm quen tổng không sai.

Michael - Sheehan thẳng lắc đầu, hối hận phải chết, vì sao chính mình liền tưởng không đến điểm ấy đâu? Nếu thường xuyên đi tiếp đón người là hắn, này cơ hội tốt có phải hay không......

Hắn đương lâm thời diễn viên ba năm , cũng không có lấy đến qua như vậy hảo cơ hội !

Đây chính là độc lập nhân vật, khẳng định sẽ có ngay mặt đặc tả, nói không chừng liền có thể cấp người xem hoặc là mặt khác kịch tổ đạo diễn người sản xuất lưu lại ấn tượng.

Michael - Sheehan ánh mắt trừng được lưu viên, thẳng tắp nhìn Matthew, cơ hội rõ ràng liền tại trước mắt, lại muốn cùng hắn thoáng qua.

Matthew bị hắn như vậy thẳng ngốc ngốc nhìn, có chút không thoải mái.

“Hắc, Mike !” Hắn thò tay tại Michael Sheehan trước mặt lung lay,“Nghĩ gì đâu?”

“Cái kia......” Michael - Sheehan xem như phát hiện , chính mình tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện, rõ ràng không kịp Matthew, bất quá này cũng không phải nói hoàn toàn không có cơ hội, hắn cùng Matthew từ đi đến trường quay liền xen lẫn cùng nhau. Hắn suy xét một chút nên nói như thế nào, lúc này mới mở miệng,“Matthew, chúng ta là bằng hữu sao?”

Nghe nói như thế, Matthew cảm giác là lạ , vẫn là gật đầu,“Đương nhiên.”

Tuy rằng Michael - Sheehan cùng hắn giống nhau, làm việc mục đích tính phi thường cường, nhưng hai người ở chung thực khoái trá, Matthew cũng tại đem hắn hướng bằng hữu hàng ngũ trung phân loại.

“Nhìn thấy ngươi, ta liền cảm giác hâm mộ.” Michael - Sheehan thật dài thở dài, tựa hồ có điểm hậm hực,“Ngươi lấy đến thứ nhất nhân vật liền có lời kịch, vẫn là cùng Winona - Ryder cùng Angelina - Jolie như vậy đại minh tinh cùng nhau diễn xuất......”

Không biết vì sao, Matthew cảm giác lời này trung ý vị tựa hồ không quá đối.

Michael - Sheehan biến thành nhất trương khổ qua mặt,“Lại xem xem ta, đi đến Los Angeles ba năm , diễn nhiều như vậy nhân vật, có câu hoàn chỉnh lời kịch một cũng không có.”

Hắn một kình lắc đầu,“Có đôi khi, ta liền cảm giác, thế giới này thật sự rất không công bình.”

Thế giới này vốn liền không công bình, Matthew trong lòng nghĩ như vậy, lại không có nói ra.

Michael - Sheehan còn đang tiếp tục,“Vì đến kịch tổ, lần này ta đem công tác đều từ đi , quay chụp hoàn trở về, tình huống không có đổi mới mà nói, ta đều không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ.”

Matthew có điểm nghe hiểu hắn mà nói, lại không có tiếp, ngược lại nói,“Yên tâm, tìm một phần lâm thời công không phải rất khó.”

“Hắn không có nghe minh bạch?” Michael - Sheehan lông mi nhăn càng chặt, tạm dừng một chút, quyết định trực tiếp làm rõ, cơ hội như vậy hắn không tưởng bỏ qua.

“Matthew, ngươi có thể giúp ta sao?” Michael - Sheehan trong mắt tràn ngập mong chờ, lại thẳng tắp nhìn về phía Matthew,“Tại khó khăn nhất thời điểm, kéo ngươi bằng hữu một phen !”

Nói đến này phân thượng, Matthew dần dần minh bạch Michael - Sheehan ý tứ, nhưng cơ hội như vậy đối Michael - Sheehan khó được, với hắn mà nói đồng dạng khó được.

Đây chính là thù lao cao tới 8000 dollar công tác, hắn kế tiếp có nhiều như vậy phí tổn, đi nơi nào tìm trong thời gian ngắn kiếm nhiều như vậy tiền cơ hội?

“Mike, đây không phải ta có thể quyết định sự tình.” Matthew cười uyển cự,“Ta chỉ là tiểu diễn viên, là Helen - Hermann cho ta cơ hội này, ta không có quyền phát ngôn.”

Michael - Sheehan lại liên tục lắc đầu,“Không ! không phải như vậy ! Matthew, Thiên Sứ công ty đến diễn viên trung, ngươi cùng Helen - Hermann quen thuộc nhất, nếu ngươi chịu hướng nàng đề cử ta, ta cảm giác nàng nhất định sẽ suy xét ! nhất định sẽ !”

Matthew trầm mặc, nhìn về phía đối diện, liền như vậy đem tám ngàn dollar công tác nhượng ra đi? Vấn đề là liền tính hắn muốn cho, Helen - Hermann cũng không tất nguyện ý dùng Michael - Sheehan, loại này nhất sương tình nguyện ý tưởng, vô cùng có khả năng dẫn đến gà bay trứng vỡ hai đầu không.

Ngồi ở chỗ này, Matthew suy nghĩ một hồi, khe khẽ thở dài, còn nói thêm,“Xin lỗi, ta không giúp được ngươi.”

Lại nói, loại sự tình này cũng không phải hắn muốn giúp là giúp được .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 23: Áp Dụng Lập Tức

Màn đêm buông xuống, đi ăn cơm khu đèn đuốc sáng trưng, trắng nõn ngọn đèn dừng ở trên bàn cơm, Matthew có thể nhìn ra Michael - Sheehan rất mất hứng, trong lòng thầm than một hơi, lại không lại nói cái gì, hắn biết nhân tâm trung cân bằng một khi bị đánh vỡ, muốn một lần nữa khôi phục phi thường khó, thậm chí vĩnh viễn đều không thể khôi phục.

Chuông di động thanh đột nhiên vang lên, Matthew móc ra đến tiếp nghe, chính là Helen - Hermann đánh qua đến, hắn nhanh chóng đi kịch tổ một chiếc kéo xe, tham dự nhân vật lâm thời thử vai.

Đây là một tiểu nhân vật, thêm hắn không phải diễn viên công hội thành viên, thử vai rất đơn giản, tuyển diễn viên đạo diễn cùng Ridley - Scott phái tới trợ thủ nhìn nhìn Matthew ngoại hình, lại khiến hắn cuồng hống vài tiếng, liền hài lòng gật đầu.

Thông qua thử vai sau, còn thừa sự tình do Helen - Hermann xử lý, Matthew một mình một người hướng về tiểu trấn đi, trở lại vào ở lữ quán, đơn giản tắm rửa, sớm liền tiến vào giấc ngủ, hôm nay bận rộn một ngày, ngày mai còn muốn dậy sớm, hắn không có thời gian lãng phí.

Michael - Sheehan lúc nào trở về , Matthew không biết, hắn tỉnh lại thời điểm đã tiếp cận rạng sáng 3h, tẩy trừ qua đi trực tiếp đi phòng ăn (nhà hàng), vừa lúc ở phòng ăn (nhà hàng) cửa gặp được Helen - Hermann cùng nàng trợ lý Amanda, ba người cùng nhau nếm qua điểm tâm, Helen - Hermann đem cái khác lâm diễn giao cho Amanda phụ trách, tự mình cùng Matthew đi kịch tổ.

Ridley - Scott cho Thiên Sứ trù tính như vậy một nhân vật, như vậy một cơ hội, nàng khẳng định muốn biểu hiện ra tương ứng coi trọng.

Không nói khác phương diện, này ít nhất là đối Ridley - Scott tôn kính.

Kịch tổ từ sớm liền muốn khởi công, trên đường đã có rất nhiều nhân hướng thôn trấn bên ngoài đi, Matthew đối với nhân vật này thủy chung có chút tò mò, hiện tại chỉ có hai người, không khỏi vừa đi vừa thử hỏi,“Nhân vật này không phải ngươi nguyên bản trong kế hoạch đi?”

“Lâm thời lấy đến .” Helen - Hermann hôm nay đổi một thân màu xanh đen chức nghiệp sáo trang, đại khái tâm tình không sai, đơn giản nói vài câu,“Nguyên bản biểu diễn nhân vật này diễn viên cùng kịch tổ ký kết trong hiệp nghị, có minh xác điều khoản quy định không được ít hơn ngũ câu lời kịch.”

Nàng đáy bằng giày da đạp ở cứng rắn trên đường, phát ra thanh thúy tiếng vang,“Hôm trước cái kia diễn viên tiến tổ, phát hiện ngũ câu lời kịch tất cả đều là cùng loại với ngày hôm qua các ngươi như vậy tru lên, phi thường bất mãn, cùng kịch tổ phát sinh một điểm ma sát, Ridley - Scott đạo diễn quyết định đổi hắn.”

“Tên kia diễn viên bị sa thải ?” Matthew quan tâm hỏi.

Ra thôn trấn, hai người hướng về rừng cây trường quay đi, Helen - Hermann tiếp tục nói,“Không có, hắn là công hội diễn viên, sa thải mà nói phi thường phiền toái, cũng ý nghĩa kịch tổ muốn vi ước, vi ước muốn bồi thường hắn một tháng thù lao, hắn lương ngày 8000 dollar, này phi thường không có lời.”

Matthew nghĩ đến một ít không tốt sự tình, lại hỏi,“Có phải hay không kịch tổ có không vi ước lại đem hắn xử lý lạnh biện pháp?”

“Kịch tổ sẽ để hắn tạm thời đảm đương Dã Man nhân binh lính, sau đó khiến một danh phó đạo diễn chuyên môn cho hắn quay chụp một điều có ngũ câu lời kịch màn ảnh.” Helen - Hermann nói thực thoải mái,“Đến hậu kỳ cắt nối biên tập thời điểm đem hắn vai diễn tất cả đều vứt bỏ không cần, dùng mấy trăm dollar đại giới liền có thể đem hắn phái điệu.”

“Như vậy a......” Matthew nhếch miệng,“Như vậy cũng được?”

Helen - Hermann nhàn nhạt nói,“Một phổ thông Anh quốc diễn viên mà thôi.”

Matthew gật gật đầu, phổ thông tiểu diễn viên, cho dù là công hội thành viên, cũng không khả năng cùng Gladiator loại này quy mô kịch tổ chống lại.

Lại nói, Helen - Hermann trong miệng cái kia Anh quốc diễn viên chỉ sợ cũng là tính cách xúc động nhân đi?

Đi đến rừng cây trường quay, Matthew cùng Helen - Hermann đi trước kịch tổ hằng ngày làm công kéo xe trung, cùng pháp luật bộ môn nhân một lần nữa ký kết một phần hiệp ước, hiệp ước trung cơ bản nhất tiền lương bảo đảm, bảo hiểm cùng tai nạn lao động bồi thường, đều có minh xác pháp luật quy định, một khi xuất hiện tranh cãi, Thiên Sứ trù tính công ty cùng Helen - Hermann sẽ ra mặt xử lý.

Ký xong hợp đồng, một danh trợ lý đạo diễn giao cho Matthew một phần nhân vật kịch bản, kịch bản có hai trang, đối Dã Man nhân thủ lĩnh vai diễn có chi tiết thuyết minh, cơ bản khái quát lên, nhân vật này hí phân thành hai bộ phận, một là một mình đứng ở phần đông Dã Man nhân phía trước, hướng Rome quân đoàn lớn tiếng rống giận, hai là rơi vào Rome binh lính vây quanh bị giết chết !

Cơ bản đều là đặc tả cùng cận cảnh màn ảnh.

Cho nên, Matthew đi đến một gian đại hào hoá trang kéo xe khi, nhận là chuyên gia phục vụ.

Một danh thoạt nhìn rất yêu mị nam tính hoá trang sư cùng hắn nữ trợ thủ, cùng nhau vi Matthew hoá trang, lần này hoá trang tương đương tinh tế, đặc biệt Matthew trên mặt râu, cơ bản đều là một căn một căn hướng lên trên niêm.

Rất rõ ràng, viễn cảnh màn ảnh đảo qua diễn viên, cùng có đặc tả diễn viên đãi ngộ hoàn toàn bất đồng.

Hoá trang tương đương phiền toái, duy trì liên tục thời gian cũng trưởng, trung gian có một đoạn Matthew thậm chí mau ngủ, hắn là bị hoá trang kéo xe bên ngoài phẫn nộ tiếng rống đánh thức .

“Cái kia gia hỏa là ai? Đi ai quan hệ !” Đó là một có chứa giọng London nam nhân thanh âm,“Cũng dám cướp ta nhân vật ! ta muốn cho hắn xem hảo......”

“Macon......” Tựa hồ có người tại khuyên bảo.

Hoá trang kéo xe bên ngoài rất nhanh an tĩnh lại, Matthew phỏng đoán khả năng là Helen - Hermann trong miệng cái kia Anh quốc diễn viên.

Tên kia tuổi trẻ nữ tính trợ lý hoá trang sư đem một căn râu dính vào Matthew trên mặt, nhẹ giọng nói,“Cái kia Anh quốc lão, ỷ vào chính mình tại Hoàng gia nghệ thuật học viện đãi qua, bao giờ cũng là lỗ mũi xung thiên khinh thường nhân, hắn cho rằng Ridley - Scott sẽ xem tại cùng là người Anh phân thượng giúp hắn, lại quên nơi này là Mĩ quốc !”

“Ha ha......” Matthew cũng không biết nên như thế nào nói tiếp, dứt khoát cười hai tiếng.

Hoá trang tiếp tục, mãi cho đến sắc trời đại lượng, mới làm xong Matthew tạo hình.

“Cám ơn !”

Chuẩn bị đi trang phục tổ cùng đạo cụ tổ, Matthew đi thời điểm rất khách khí,“Nhị vị vất vả !”

Trà trộn xã hội tầng dưới chót nhiều năm, hắn vẫn là rất biết làm người .

“Không khách khí.” Nữ trợ lý cười cười.

Tên kia rất yêu mị nam tính hoá trang sư lại đột nhiên tiến lên một bước, đem một tờ giấy nhét vào Matthew trong tay, thấp giọng nói,“Soái ca, mặt trên là của ta điện thoại, có thời gian gọi điện thoại hẹn đi ra cùng nhau ngoạn.”

Matthew đầu tiên là ngẩn người, tiếp hiểu được, hai lời chưa nói liền ra hoá trang kéo xe, đi ra một đoạn cự ly sau, nhanh chóng đem tờ giấy ném vào thùng rác bên trong.

Kế tiếp, hắn lại đi trang phục tổ đổi một thân dày da lông hí phục, từ đạo cụ tổ lĩnh đến một thanh khảm nạm đồ đằng cán dài chiến chùy.

Rời đi đạo cụ tổ thời điểm, Matthew phát hiện Helen - Hermann liền đứng ở đạo cụ tổ kéo xe bên ngoài, hiển nhiên là tại chuyên môn chờ hắn.

Nhìn thấy Matthew đi tới, Helen - Hermann hỏi,“Thuận lợi sao?”

Matthew gật đầu,“Hoàn hảo, chính là thời gian có chút trưởng.”

Hiện tại Thái Dương dâng lên lão Cao, phỏng chừng đều vượt qua tám giờ rưỡi , vỏn vẹn làm tạo hình thời gian liền vượt qua bốn giờ, may mắn nhân vật này vai diễn hôm nay liền có thể toàn bộ chụp hoàn.

Helen - Hermann phía trước dẫn đường, Matthew đi theo bên cạnh, cùng nhau hướng về ngày hôm qua quay chụp nơi sân đi.

Xuyên qua trong rừng cây Tiểu Lộ, hai người đi đến gò đất bên cạnh, mấy trăm lâm thời diễn viên đã tụ tập ở trong này, chờ hôm nay vai diễn quay chụp.

Michael - Sheehan ỷ tại trên một thân cây, liếc nhìn liền thấy được Matthew, dù cho cách một đoạn cự ly, hắn vẫn là nhìn xem rất rõ ràng, đối phương trên người da cừu chế tác tinh xảo, trên mặt trang càng thêm chân thật, nhất là kia đem râu, cùng thật không có cái gì hai loại, cùng trên mặt hắn này mấy vừa thấy chính là giả có cách biệt một trời.

“Hắn đến Los Angeles mới mấy tháng?” Michael - Sheehan trong lòng rất không thoải mái,“Ta đều đến Los Angeles hơn ba năm a !”

Bằng hữu chẳng lẽ không nên tại thời điểm mấu chốt kéo một phen sao? Hắn lại không chịu kéo chính mình này một đem......

Nghĩ đến đây, Michael - Sheehan bước đi quá khứ,“Hải, Matthew.”

Matthew đang tại cùng Helen - Hermann nói chuyện phiếm, nghe được quen thuộc thanh âm, lập tức quay đầu đi, chào hỏi nói,“Lại đây , Mike.”

Hắn biểu hiện cùng phía trước không có bất cứ phân biệt, phảng phất ngày hôm qua sự căn bản không có từng xảy ra như vậy.

“Ngày hôm qua......” Michael - Sheehan cố ý muốn nói lại thôi,“Ta có điểm đầu não nóng lên, nói lời nói rất quá đáng.”

Matthew lắc lắc đầu,“Ngày hôm qua có chuyện gì? Ta đều quên .”

Michael - Sheehan nở nụ cười, thoạt nhìn Matthew tựa hồ còn đem hắn trở thành bằng hữu.

Helen - Hermann không rõ hai người nói là cái gì, trước nhìn nhìn Matthew, lại nhìn về phía Michael - Sheehan.

Chú ý tới Helen - Hermann ánh mắt chuyển hướng chính mình, Michael - Sheehan lập tức cười nói,“Ngươi hảo, Helen. Ta là Michael - Sheehan, Matthew hảo bằng hữu, cũng là của ngươi diễn viên.”

“Ân.” Helen - Hermann nhớ rõ ngày hôm qua gặp qua hắn,“Ngươi hảo, ta nhớ rõ ngươi, ngươi đương qua vận chuyển công.”

“Đúng vậy !”

Nghe nàng nói như vậy, Michael - Sheehan cười đến càng trở nên xán lạn,“Ta cũng là lần đó nhận thức Matthew, cộng đồng đam mê khiến chúng ta biến thành bằng hữu, Matthew biểu diễn qua......”

Hắn không dấu vết tăng thêm ngữ khí, giống như là tại nhắc nhở Helen - Hermann như vậy,“Biểu diễn qua một nhân vật, ta biểu diễn qua hơn hai mươi nhân vật , chúng ta cùng một chỗ nói chuyện phiếm thời điểm, Matthew thường xuyên hướng ta lãnh giáo.”

Helen - Hermann ánh mắt che dấu tại kính mắt mặt sau, để người xem không rõ ràng, trên mặt thủy chung treo nhàn nhạt chức nghiệp hóa tươi cười,“Phải không?”

Matthew cũng câu ra một tia tiếu ý, đáng tiếc bị ngoài miệng nồng đậm râu che dấu .

Không có việc gì làm quen, Michael - Sheehan thật sự là hiện học hiện bán a.

Lúc này, Ridley - Scott tại kia danh râu quai nón cùng đi dưới đi vào trường quay, Helen - Hermann đối Matthew nói,“Scott đạo diễn khả năng muốn tự mình đạo diễn, ta mang ngươi qua nhận thức một chút.”

Matthew cầu mà không được, cùng Helen - Hermann liền đi.

Michael - Sheehan cũng theo lại đây, nhưng đi không hai bước, Helen - Hermann liền phát hiện hắn, nói,“Các ngươi hí mau quay chụp , trở về làm chuẩn bị đi.”

Nghe nói như thế, Michael - Sheehan đành phải dừng lại, trơ mắt nhìn Matthew cùng Helen - Hermann đi đến Ridley - Scott trước mắt.

“Scott thúc thúc.” Helen - Hermann dẫn đầu chào hỏi,“Ngươi muốn tự mình chụp cảnh này sao?”

“Ân.” Ridley - Scott gật gật đầu,“Của ngươi diễn viên không thành vấn đề đi?”

Helen - Hermann đi đến trước mặt hắn, chỉ Matthew nói,“Đây là Matthew - Horner. Hắn tháng trước tại Girl, Interrupted kịch tổ đảm đương qua nhân vật diễn viên, cùng Winona - Ryder cùng Angelina - Jolie cùng nhau đáp qua hí.”

Nhìn thấy Matthew cao lớn cường tráng dáng người cùng thô cuồng dã man tạo hình, lại nghe đến Helen - Hermann nói như thế, Ridley - Scott yên tâm, phân phó râu quai nón,“Chuẩn bị bắt đầu quay chụp !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 24: Cảm Giác Của Nam Chính

Một đám cao lớn Dã Man nhân đứng thẳng tại rừng cây bên cạnh, hung ác ánh mắt nhìn thẳng phía trước, phía sau còn có lượn lờ khói xanh dâng lên, một hồi đại chiến tựa hồ tùy thời đều sẽ phát sinh.

Bọn họ phía trước gò đất thượng, đứng thẳng một cao lớn cường tráng thân ảnh, hắn cầm trong tay một thanh khảm nạm bộ lạc đồ đằng cán dài chiến chùy, mặt không chút thay đổi nhìn phương xa, chợt vừa thấy lên đi, rất có một cỗ lãnh tụ khí chất.

Đối diện cứ việc không có thành hình Rome quân đoàn, chỉ có một ít lâm diễn mơ hồ có thể thấy được, Matthew lại cố gắng làm ra hung ác biểu tình.

Đặt tại thanh trượt thượng máy quay phim từ xa lại gần, bày biện ra một nửa vòng tròn hình cung vây quanh Matthew quay chụp, màn ảnh thủy chung nhắm ngay hắn mặt, mặt sau trên trăm tên lâm thời diễn viên, tất cả đều là hắn bối cảnh bản.

“Úc -- a -- oa -- Hát --”

Matthew một tay đem chiến chùy cao nâng cao quá đỉnh, phát ra một trận cuồng khiếu, tiếng kêu so ngày hôm qua còn đại còn vang dội còn cuồng dã !

“Ác -- úc --”

Mặt sau lâm thời diễn viên theo sát cũng phát ra hỗn loạn không đồng nhất tiếng rống.

Nháy mắt, này trường quay lại biến thành kẻ điên trại tập trung !

“Đình !” Ridley - Scott kêu đình quay chụp, hiển nhiên không quá hài lòng, từ trên ghế đạo diễn đứng lên, trực tiếp vào trường quay, trước đối máy quay phim bên kia quát,“Thôi màn ảnh từ xa lại gần khi biến tiêu không kịp thời, đổi thành thủ công biến tiêu !”

“Hảo !” Nhiếp ảnh sư đáp.

Một danh hoá trang sư bay nhanh tiến vào trường quay vi Matthew lau mồ hôi, nhân vật này đãi ngộ tuyệt không là mặt sau kia vài bối cảnh bản có thể so sánh , thậm chí Ridley - Scott dặn dò hoàn nhiếp tượng sư, cũng tự mình đi tới.

“Rống được không sai, thanh âm đủ lớn, cũng rất cuồng dã.” Anh quốc lão đầu vây quanh Matthew dạo qua một vòng,“Này mấy còn chưa đủ ! ngươi là một đối mặt bách chiến bách thắng Rome quân đoàn bộ lạc thủ lĩnh !”

Nói tới đây, hắn nhìn xem trường quay bên ngoài Helen - Hermann, đột nhiên hỏi,“Ngươi cảm giác nhân vật này còn cần cái gì khí chất?”

Nghe được này câu hỏi, Matthew bỗng nhiên nghĩ đến từng tại trong sách giáo khoa học tập qua các tiên liệt, nháy mắt được đến dẫn dắt, nói,“Biết rõ sẽ chết, cũng quyết không đầu hàng khí khái ! ân...... Thấy chết không sờn hẳn là có, còn có...... Không cam lòng đi.”

Ridley - Scott âm thầm gật đầu, trách không được cùng Winona - Ryder cùng Angelina - Jolie đáp qua hí, ngộ tính còn có thể.

“Biểu hiện ra ngoài !” Ridley - Scott còn nói thêm.

Bên này đang bận rộn, lâm thời diễn viên bên kia lại rất thanh nhàn, thật nhiều người đều nhìn chằm chằm trường quay trung Matthew cùng Ridley - Scott đang nhìn.

Trong đám người, một tạo hình quái dị đầu trọc hâm mộ nhìn bên kia, nói thầm,“Cái kia gia hỏa nhìn nhìn quen mắt a !”

“Không chỉ là nhìn quen mắt, ta còn nhận thức hắn đâu.” Hắn bên cạnh một cao cá tử nói,“Ngày hôm qua quay phim thời điểm, hắn liền đứng ở ta bên phải.”

Đầu trọc há to miệng, tựa hồ không thể tin được,“Hắn theo chúng ta như vậy, là lâm thời diễn viên?”

“Ân.” Cao cá tử gật gật đầu,“Còn theo chúng ta một nhà công ty, đến thời điểm, ta nhớ rõ hắn ngồi ở ngươi mặt sau.”

Hắn thò ngón tay chỉ cầm kiếm cùng tấm chắn Michael - Sheehan,“Liền cùng hắn một khối, bọn họ vẫn là bạn cùng phòng !”

“Hắc, hỏa kế !” Đầu trọc nhớ rõ này thét to muốn nổi tiếng gia hỏa,“Ngươi đồng bạn đâu?” Hắn chỉ chỉ Matthew bên kia,“Hắn là ngươi bạn cùng phòng đi.”

Michael - Sheehan nhìn nhìn tự mình chỉ đạo Matthew Ridley - Scott, sắc mặt tương đương khó coi, bất quá vẫn là gật gật đầu.

Cái kia đầu trọc trên mặt xuất hiện trêu tức tươi cười,“Ngươi không phải muốn đương đại minh tinh sao? Như thế nào làm náo động là hắn?”

Cao cá tử vẫn ở cảm khái,“Ridley - Scott tự mình chỉ đạo a...... Đổi thành là ta, quay đầu khẳng định kích động đi khiêu Thái Bình Dương.”

Chung quanh vang lên một mảnh tiếng cười, nhưng mọi người nhìn về phía Matthew bên kia trong ánh mắt, đều mang theo vài phần hâm mộ, vài phần ghen tị.

Michael - Sheehan nhìn chằm chằm trường quay trung gian, nhiều hi vọng hiện tại đứng ở nơi đó người là hắn a !

“Một lâm thời diễn viên, nhanh như vậy liền trèo lên .” Đầu trọc thanh âm lại truyền tới,“Phỏng chừng hắn hoặc là có bối cảnh, hoặc là phi thường biết luồn cúi !”

Cao cá tử tiếp hắn lời mà nói nói,“Mặc kệ là loại nào, rất nhanh liền sẽ thoát ly chúng ta này giai tầng .”

Đầu trọc lại đối Michael - Sheehan nói,“Các ngươi không phải bằng hữu sao? Quay đầu giới thiệu nhận thức một chút, vạn nhất người này thật có thể xuất đầu, tương lai cũng có thể dẫn dẫn chúng ta.”

Nghe nói như thế, Michael - Sheehan bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, thu hồi trên mặt không khoái, lúc này không nên so đo này mấy, nếu Matthew thật có thể có phát ra triển, chính mình chờ ở hắn bên cạnh, có phải hay không cũng có thể đạt được điểm ưu việt đâu?

“Đúng vậy, chúng ta là hảo bằng hữu !” Michael - Sheehan nói,“Matthew năng lực phi thường cường, Thiên Sứ trù tính lão bản cũng rất coi trọng hắn, các ngươi tưởng nhận thức hắn? Không thành vấn đề, có thời gian ta cho các ngươi giới thiệu......”

Bên này, thật nhiều nhân tụ tập tại Michael - Sheehan bên cạnh hỏi thăm Matthew tình huống.

Bên kia, một cầm viên thuẫn nhân lại tại phẫn nộ nhanh nhìn chằm chằm Matthew.

“Nguyên lai là ngươi đoạt của ta nhân vật !”

Này nhân trên mặt tất cả đều là lửa giận, tựa hồ liên phía sau rừng cây đều có thể châm,“Ta Macon là Hoàng gia hí kịch học viện cao tài sinh, thế nhưng muốn cùng một đám tiểu lâm diễn đứng chung một chỗ......”

Từ ngày hôm qua biết được chính mình nhân vật bị Ridley - Scott lấy xuống về sau, hắn liền trong cơn giận dữ, đặc biệt sáng nay lý giải đến lấy đến cái kia nhân vật là Mĩ quốc một quê mùa, tính tình liền càng lớn , nếu không phải người đại diện khuyên bảo, thêm Ridley - Scott thanh danh cùng kịch tổ sau lưng Universal ảnh nghiệp cự đại lực ảnh hưởng, hắn đều tưởng đem này kịch tổ tạp .

Tuy rằng năm nay mùa hè mới sẽ tốt nghiệp, nhưng ỷ vào Anh quốc Hoàng gia hí kịch học viện tên tuổi cùng học viện đại lão đề cử, hắn đã tại vài kịch tổ đảm nhiệm qua nhân vật diễn viên, khởi điểm tương đương cao, hơn nữa đối với tự thân đầy bụng tài hoa phi thường tự tin, tự nhận là kế tiếp một đường thuận buồm xuôi gió, trở thành thứ hai Jude Law là theo lý đương nhiên sự tình.

Ai tưởng đến, thế nhưng ở kịch tổ này té ngã, Ridley - Scott cái kia lão đầu, một điểm đều không cho hắn cùng hắn lão sư lưu mặt mũi.

Ridley - Scott cái kia lão đầu hắn không thể trêu vào......

“Chuẩn bị ! chuẩn bị !”

Có trợ lý đạo diễn giơ loa đi tới,“Năm phút đồng hồ sau quay chụp ! hiện tại đều lại đây chuẩn bị !”

Macon cầm lấy đặt ở một bên đoản kiếm, tức giận bất bình hướng về bên kia đi, may mà kịch tổ qua đi còn sẽ cho hắn đơn độc màn ảnh, bằng không sớm liền ném mặc kệ......

Hoá trang sư nhanh chóng lui lại, kịch tổ các bộ môn quy vị, Matthew đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại tự hỏi, nên như thế nào biểu hiện hắn nói kia vài đâu?

Hắn không có kinh lịch qua chuyên nghiệp học tập, chân chính quay phim kinh nghiệm chỉ có một lần, chỉ là gần nhất xem qua không thiếu lý luận phương diện bộ sách.

Tỷ như biểu diễn phân cái gì “Thể nghiệm phái”,“Biểu hiện phái” Cùng “Phương pháp phái”.

Nhưng Matthew văn hóa trình độ hữu hạn, chuyên nghiệp tri thức thiếu thốn, đến hiện tại cũng làm không rõ này mấy biểu diễn phương thức phân biệt.

Đây là một cơ hội, đồng thời cũng khiến Matthew càng thêm rõ ràng thấy được tự thân năng lực không đủ, đối tháng năm khai giảng biểu diễn ban càng thêm mong đợi.

Quay chụp sắp bắt đầu, Matthew biết chính mình tất yếu cầm ra vài thứ đến, bằng không chính là phóng miệng pháo .

Hắn tin chắc, làm tạp một lần này, thoạt nhìn rất có nhân mạch Helen - Hermann sẽ không cho hắn lần thứ hai cơ hội.

Làm không rõ biểu diễn phương thức phân biệt không quan hệ, Matthew tin tưởng một sự kiện, mặc kệ mèo trắng vẫn là mèo đen, có thể bắt đến chuột đều là hảo miêu !

Chẳng phải chính là thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Chẳng phải chính là thấy chết không sờn sao? Chẳng phải chính là chết cũng không đầu hàng sao? Nhân vật như vậy thấy được nhiều lắm, đặc biệt là lúc còn nhỏ, thư bổn cùng trên TV nơi nơi đều là.

Matthew khiến chính mình trầm tĩnh lại, ném xuống sở hữu loạn thất bát tao ý tưởng, đầu dần dần trở nên trống trơn, phảng phất toàn thế giới chỉ còn lại có hắn một người.

“Bắt đầu !”

Một thanh âm chui vào hắn trong lỗ tai, Matthew ánh mắt nháy mắt biến lợi hại, nhìn thẳng ngay phía trước, qua vài giây sau, dùng lực đem trong tay phải chiến chùy nâng qua đỉnh đầu, che giấu tại râu phía dưới miệng rộng đột nhiên mở ra, cự đại lượng hô hấp chen ra lồng ngực trung sở hữu không khí, một tiếng giống như Chiến Thần bàn rống giận bay lên trời.

“A -- oa -- a a --”

Một nháy mắt này, Matthew trước mắt trước sau lóe qua rất nhiều ký ức.

Đầu tiên, là khiếm lương chạy lão bản, hắn đối với bọn họ phẫn nộ tru lên !

Tiếp, là tĩnh tọa thảo lương khi khu trục bọn họ chế phục, hắn đối với bọn họ không cam tâm kêu to !

Mặt sau, là bị ấn lên nhiễu loạn trị an tội danh ném vào giám khi thiên không, hắn phát ra không khuất phục rống giận !

Liền tại giờ khắc này, Matthew đầy đủ biểu hiện ra lượng hô hấp cự đại ưu thế, phảng phất có được trâu phế như vậy, thật dài tru lên giống như chiến đấu kèn như vậy !

Tựa hồ là nhận đến hắn ảnh hưởng, mặt sau kia mấy trăm danh lâm thời diễn viên, quát to thanh âm cũng so với trước đó lớn rất nhiều, một đám quỷ khóc lang hào, truyền ra đi thật xa.

Helen - Hermann đứng ở trường quay bên ngoài, nhìn còn đang không ngừng vung chiến chùy phát ra chiến đấu tru lên Matthew, hơi hơi gật đầu.

“Hắn giống như không sai?” Amanda thấu lại đây hỏi.

“Còn có thể đi.” Helen - Hermann coi như là nửa chuyên nghiệp nhân sĩ,“Đối với này nhân vật đến nói đủ rồi.”

Khiến một lâm thời diễn viên ngược lại đảm nhiệm nhân vật diễn viên, nàng cũng không hi vọng xa vời đối phương cầm ra bạo tạc tính kỹ xảo biểu diễn.

Trường quay trung, Matthew dừng lại rống giận, mang theo đồ đằng chiến chùy tầng tầng rơi trên mặt đất, đây là phía trước liền thiết lập hảo tín hiệu, mặt sau lâm diễn nhóm lập tức đình chỉ kêu to, bất quá hỗn độn tiếng kêu vẫn là giằng co một hồi.

“Hảo !” Ridley - Scott không có bất mãn, nói thẳng,“Cảnh này qua, chuẩn bị một hồi.”

Kịch tổ lập tức bắt đầu bận rộn, thanh trượt cùng máy quay phim đều cần một lần nữa bố trí.

Matthew nhẹ nhàng thở ra, xem ra chính mình làm còn không kém? Vỏn vẹn vỗ hai lần liền qua.

“Bổ trang !”

Trợ lý đạo diễn một tiếng kêu, lập tức có hoá trang sư chạy tới.

“Ta muốn uống nước.” Matthew lại hô.

Một danh cần tạp công bay nhanh đi đến trước mặt, đem một mang ống hút ly giao cho Matthew, để ngừa hắn lộng hoa trang.

Giờ khắc này, Matthew có loại nam chính cảm giác, tựa hồ đã biến thành đại minh tinh.

Nhưng hắn rất rõ ràng, chụp xong này nhân vật hí, liền muốn bị đánh hồi nguyên hình.

Ridley - Scott giải thích hoàn công làm, tạm thời nhàn xuống dưới, Helen - Hermann chủ động tìm lại đây, kịch tổ rất nhiều người đều biết nàng cùng Ridley - Scott quan hệ không phải là ít, cũng không ai ngăn đón nàng.

“Hắn biểu hiện thế nào?” Helen - Hermann hỏi Ridley - Scott.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 25: Cứ Như Hai Người

So với Helen - Hermann như vậy nửa vời hời hợt, Ridley - Scott không thể nghi ngờ là tiêu chuẩn chuyên nghiệp nhân sĩ.

“Hắn biết như thế nào vận dụng chính mình thanh âm cùng thân thể.” Ridley - Scott nói ra lời vẫn là tương đối khách quan ,“Nhưng phát lực quá mạnh, biểu diễn phù phiếm, cự ly mở khiếu còn rất xa.”

Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu.

Ridley - Scott còn nói thêm,“Một màn diễn cũng nhìn không ra cái gì, Hollywood chân chính mở khiếu hảo diễn viên cũng không mấy cái.”

Cùng lâm diễn chính mình tìm địa phương nghỉ ngơi bất đồng, làm này mấy màn diễn tuyệt đối nhân vật chính, Matthew ngồi ở nhất trương rất thoải mái ghế lưng cao thượng, hoá trang sư cùng một danh trợ lý đạo diễn đứng ở đối diện, tại trên mặt hắn cẩn thận xem kỹ tân tăng thêm vết thương, lấy tìm ra khả năng tồn tại vấn đề.

Này có thể nói là Matthew đến trường quay mấy ngày này, đãi thoải mái nhất một lần .

Vẽ ra diễn viên lâm thời nghỉ ngơi khu bên trong, có chuyên môn đồ ăn vặt cung hắn bổ sung thể lực, có chất điện phân đồ uống giải khát, thậm chí kịch tổ còn lâm thời cho hắn trang bị trợ lý, giúp hắn giải quyết quay chụp ngoài mặt khác sự vụ.

Đương nhiên, này mấy vỏn vẹn giới hạn trong này mấy màn diễn, một khi quay chụp hoàn tất, sở hữu đãi ngộ cũng liền không có.

“Không biết Russell Crowe sẽ là cái gì đãi ngộ?”

Matthew lúc này tương đối không nhàn, rất có chủng nông dân thảo luận hoàng đế kim đòn gánh nhàm chán.

Đợi một đoạn thời gian, tên kia lâm thời trợ lý lại đây thông tri, muốn vào trường chuẩn bị một màn diễn quay chụp.

Kế tiếp sẽ là động tác hí, bất quá chân chính diễn viên chỉ có Matthew một người, máy quay phim chỉ chụp hình hắn cận cảnh vung chiến chùy màn ảnh, đây cũng là kịch tổ có gan lâm thời bắt đầu dùng hắn nguyên nhân.

Giống cái loại này đánh nhau động tác hí, hoặc là do đặc kĩ diễn viên quay chụp, hoặc là tất yếu trải qua một đoạn thời gian chuyên nghiệp huấn luyện.

Matthew đi đến trường quay trung, đã có một bộ phận mặc Rome binh lính quân trang cùng đảm đương Dã Man nhân lâm thời diễn viên, quỳ rạp trên mặt đất nằm thi, đảm đương quay chụp bối cảnh.

“Ngươi lấy nơi này làm trung tâm điểm !” Phía trước cùng Matthew từng có trao đổi động tác chỉ đạo đi tới, làm cuối cùng dặn dò,“Tả hữu vận động phạm vi không cần vượt qua một mét !”

“Còn có, ngươi không phải vung qua đại chùy sao?” Hắn còn nói thêm,“Như thế nào có thể đầy đủ phát lực, ngươi liền như thế nào vung chùy !”

“Hảo !” Matthew gật đầu.

Quay chụp phía trước hắn liền nghe động tác chỉ đạo nói qua, Gladiator động tác hí đi là tả thực lực lượng hình lộ tuyến, không phải Hollywood hôm nay thịnh hành thổi phồng thức.

Kia vài thổi thiên hoa loạn trụy khí công cùng vũ thuật linh tinh , Matthew nửa điểm không hiểu, nhưng đầu đường dã giá đánh qua không thiếu, vung chùy càng là lão sở trường.

Động tác chỉ đạo đi, hoá trang sư lại lại đây nhìn nhìn, xác nhận Matthew trang không thành vấn đề, mới rời đi trường quay.

Thừa dịp trước quay chụp khe hở, Matthew nhìn nhìn, lần này quay chụp chỉ vận dụng một đài máy quay phim, liền mắc tại hắn đối diện.

Quay chụp rất nhanh bắt đầu, nghe được thư ký trường quay thanh âm, Matthew vung đại chùy, giống như là hoành gõ mấy căn xi măng Trụ tử như vậy, bên trái một chút, bên phải một chút, mang theo đồ đằng chiến chùy do nhựa cây chế tạo, bất quá năm sáu cân trọng lượng, nhưng tại trong tay hắn, giống như là chân chính thiết chùy như vậy, hô hô mang phong.

Chung quanh không có “Địch nhân”, Matthew chỉ có thể đối với không khí tạp, qua lại tạp bốn năm chùy, buộc chặt biểu tình không tự giác thả lỏng một lát.

Có người đánh nhau cùng không ai đan luyện dù sao cũng là hai việc khác nhau, thêm hắn kinh nghiệm khiếm khuyết......

“Đình !” Ridley - Scott lại một lần kêu đình quay chụp, đối với Matthew liền quát,“Ngươi tạp là Rome binh lính ! không phải khí cầu !”

Matthew dừng lại động tác, thở hổn hển, Ridley - Scott hô,“Trở lại vị trí cũ, một lần nữa quay chụp !”

Kế tiếp quay chụp, bắt đầu không thuận lợi lên, cảnh này nhìn như đơn giản, nhưng kịch một vai nhất là loại này cận cảnh còn mang đặc tả kịch một vai, diễn lên một điểm đều không dễ dàng.

Mặt sau lại NG sáu lần, trừ một lần là nhiếp tượng sư biến tiêu xuất hiện vấn đề, còn lại đều là do Matthew dẫn đến .

“Nghỉ ngơi mười phút !”

Hoàn hảo, Ridley - Scott chỉ là có một điểm không kiên nhẫn, không có nổi giận.

Nhưng từ mặt đất bò lên lâm thời diễn viên, nhìn về phía Matthew ánh mắt có chút không tốt, đặc biệt là biểu diễn Dã Man nhân binh lính kia vài, vốn liền đối với hắn này lâm diễn đạt được loại này cơ hội hâm mộ ghen tị hận, hiện tại lại bởi vì hắn hỏi dẫn đến bọn họ tại ẩm ướt trên mặt đất nằm lâu như vậy, nhìn hắn thuận mắt mới là lạ.

Matthew đối với này những làm như không thấy, trở lại nghỉ ngơi khu ngồi ở trên ghế, cũng không biết nên như thế nào điều chỉnh.

“Uống nước sao?” Lâm thời trợ lý hỏi.

“Không cần.” Matthew không có mù quáng tự đại, đối nhân rất khách khí,“Cám ơn.”

Hoá trang sư đi tới,“Bổ trang !”

Matthew gật gật đầu, phi thường phối hợp hoá trang sư, này hoá trang sư đồng dạng rất yêu mị, thoạt nhìn không giống như là nam nhân.

Hắn không thích nương lý nương khí nam nhân, thậm chí nói có thể phi thường đáng ghét.

Đáng ghét? Matthew bỗng nhiên có một điểm linh cảm, đáng ghét......

Điểm ấy linh cảm bị hắn bắt lấy, tại đại não trong nhanh chóng khuếch tán.

Vừa rồi quay chụp trung, vài lần NG vấn đề đều là hắn tại cận cảnh đặc tả trung, khuyết thiếu chân chính đối mặt tuyệt cảnh khi tàn nhẫn, không giống như là cái loại này sắp chết giãy dụa nhân.

Loại cảm giác này rất chủ quan, tại Matthew xem ra, giống như là kỹ xảo biểu diễn, rất khó nói minh bạch.

Đáng ghét từ này lại khiến hắn nghĩ tới một biện pháp, chờ lần sau quay chụp thời điểm, có phải hay không có thể đem xung quanh không khí, tưởng tượng thành lúc trước khiếm lương không cho nhân cùng với đem hắn áp đặt tội danh ném tới trong ngục giam nhân? Như vậy liền có động lực, cũng có cừu hận mục tiêu......

Suy xét một hồi, Matthew cảm giác có nhất định tính khả thi, trừ đó ra, hắn cũng tưởng không đến mặt khác biện pháp.

Mười phút thời gian giây lát lướt qua, tại lâm thời trợ lý lại đây thông tri sau, Matthew lại đứng ở một đám nằm thi lâm thời diễn viên trung gian.

Một lần này, cùng phía trước quay chụp bất đồng, hắn kích phát ra sở hữu từng phụ năng lượng, trừng mắt nhìn phía trước, phảng phất năm đó khiếm lương chạy lão bản liền tại trước mắt !

“Quay chụp !”

Nghe được này một tiếng, Matthew vung lên chùy tử liền hướng phía trước nện tới, đầy mặt hận không thể đem người đập thành thịt xay biểu tình.

Tiếp, lại vung lên chùy tử, hoành tảo hướng bên trái, trong mắt hắn, bắt đi hắn cái kia chế phục, còn tại dùng miệt thị ánh mắt nhìn hắn.

Hô -- hô --

Tiếng gió không ngừng vang lên, Matthew biểu tình trở nên hung ác, phảng phất hận không thể đem dưới chân địa cầu đều đập vỡ.

“Di......”

Đạo diễn máy theo dõi mặt sau, Ridley - Scott nhìn thấy máy quay phim truyền tới được đặc tả màn ảnh, trắng bệch lông mi đột nhiên hất lên, trên máy theo dõi nhân biểu hiện, dứt khoát cùng phía trước một lần quay chụp cứ như hai người.

Hiện tại hiệu quả cũng không phải nói bao nhiêu xuất sắc, nhưng so một lần hảo nhiều lắm, tối thiểu dùng ở như vậy một bộ phim thương mại trung một tiểu nhân vật trên người, hoàn toàn không có vấn đề.

Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có thể tăng lên nhiều như vậy? Ridley - Scott kiến thức rộng rãi, lại ít nhiều có điểm hảo kỳ.

Nhưng loại này hảo kỳ chợt lóe lướt qua, đây chính là tiểu diễn viên, hắn sẽ không đầu nhập bao nhiêu chú ý.

Cự ly trường quay càng xa địa phương, Helen - Hermann hai tay ôm ngực, trợ lý Amanda liền đứng ở bên cạnh.

“Scott đạo diễn không kêu đình đâu.” Amanda bỗng nhiên nói.

Helen - Hermann thu hồi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, hỏi,“Ngày hôm qua ta khiến ngươi sửa sang lại qua hắn tư liệu, hắn nhận qua chuyên nghiệp học tập sao?”

Điểm này, nàng không nhớ rõ .

Amanda rất xác định nói,“Trên tư liệu biểu hiện không có.”

“Người này......” Helen - Hermann nâng lên một bàn tay, đặt ở bên miệng, ho khan một chút,“Giống như thật có chút tiềm lực.”

Nàng hạ quyết định,“Amanda, hồi Los Angeles sau chuẩn bị một phần dài chừng.”

Không ảnh hưởng quay chụp trong rừng cây, đầu trọc, cao cùng Michael - Sheehan mấy người cũng tại chú ý trường quay trung quay chụp.

“Trách không được hắn có thể lấy đến như vậy một nhân vật.” Đầu trọc thẳng hoảng đầu,“Nhân gia có như vậy bản lĩnh ! xem xem, xem xem này dòng điên cuồng sức mạnh, người bình thường đều diễn xuất tới sao?”

Cao gõ chính mình sọ não, nói,“Này hai màn diễn, hắn diễn đều không sai, có thể lấy đến cơ hội như vậy, khẳng định có tương ứng năng lực.”

Hắn nhìn về phía Michael - Sheehan,“Đây là ngươi bằng hữu, ngươi lý giải hắn, là như thế này sao?”

“Ha ha......” Michael - Sheehan cười hai tiếng, hắn vẫn lấy Matthew hảo bằng hữu tự cư, lúc này chỉ có thể phụ họa,“Hình như là như vậy.”

Đầu trọc vỗ dưới đùi, đứng lên nói,“Kia tiểu tử giống như thật muốn thoát ly chúng ta lâm diễn đội ngũ , lấy hắn hôm nay biểu hiện, làm phổ thông nhân vật diễn viên hẳn là không thành vấn đề.”

Michael - Sheehan lại cười gượng hai tiếng, đột nhiên nghe được Ridley - Scott thông qua khuếch đại âm thanh loa vang lên thanh âm,“Cut !”

“Kêu ngừng?” Hắn trong lòng nói thầm,“Quá tốt, lại phạm sai lầm !”

“Này một điều qua !”

Nhưng tiếp truyền lại đây thanh âm, khiến hắn sững sờ đương trường.

Bên kia, cái kia cầm viên thuẫn Macon gắt gao nhìn chằm chằm Matthew, hận không thể dùng lợi kiếm ánh mắt giết chết hắn !

“Này đoạt ta nhân vật khốn kiếp ! nhất định sẽ tìm hắn đi tính sổ.” Hắn hung tợn lầm bầm lầu bầu.

Lấy Matthew làm chủ yếu quay chụp đối tượng hí, tổng cộng có ba trường, tiền hai trường khó nhất, đều là cận cảnh cùng đặc tả, cuối cùng một hồi là viễn cảnh trung nhân vật bị Rome binh lính giết chết vai diễn, tương đối dễ dàng một ít.

Nghỉ ngơi mười lăm phút, cảnh này NG bốn lần sau, Matthew tương đối thuận lợi chụp hoàn.

“Ngươi có thể đi tháo trang sức .” Trợ lý đạo diễn nói với hắn.

Matthew uống một ngụm nước, nhìn thấy Helen - Hermann đi tới.

“Ngươi đi trước tháo trang sức.” Helen - Hermann chỉ nói một câu,“Ta một hồi đi hoá trang tổ tìm ngươi, chúng ta nói chuyện.”

Matthew đi trước trang phục tổ đổi về quần áo, lại hướng hoá trang tổ trú địa đi, rất nhiều kế tiếp dùng không đến lâm thời diễn viên cũng tại hướng hoá trang tổ bên kia đi, bất quá bọn họ đuổi kịp trang như vậy, tháo trang sức đồng dạng cần xếp hàng, Matthew có thể trực tiếp đi buổi sáng cái kia hoá trang kéo xe, có chuyên môn hoá trang sư vì hắn tháo trang sức.

Tiến vào hoá trang kéo xe, cái kia kiều mị nam tính hoá trang sư không ở, nữ trợ lý hỏi,“Ta đi kêu hắn đi.”

“Không cần.”

Tuy rằng ẩn ẩn nghe nói này nghề lưu hành đồng tính, nhưng Matthew nghĩ đến kia tờ giấy, liền một trận ớn lạnh, hắn tiếp đón nữ trợ lý,“Ngươi tới giúp ta hảo.”

Như vậy nhân vật thượng trang phiền toái, tháo trang sức cũng rất tốn công, qua đã lâu, Matthew mới khôi phục tướng mạo sẵn có, trên mặt thanh sảng cảm giác khiến hắn đứng lên sau lười biếng duỗi eo.

“Cám ơn.” Hắn đối nữ trợ lý khách khí một câu, đi ra hoá trang kéo xe.

Đại khái hắn tháo trang sức thời gian quá dài, hoá trang tổ bên này lại khôi phục im lặng, Matthew đi về phía trước không bao lâu, bỗng nhiên nhìn thấy một mặc Dã Man nhân hí phục nhân ngăn ở phía trước, tựa hồ chuyên môn đang đợi hắn.

Matthew cẩn thận phân biệt một phen, xác định không biết này nhân.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 26: Bị Bức Bất Đắc Dĩ

Ngăn ở phía trước nhân thân tài cao lớn, đầy mặt kiệt ngạo, cấp Matthew cảm giác, giống như là hắn nợ đối phương một bút to trướng dường như.

“Hắc, quê mùa !” Macon dùng cằm điểm điểm Matthew bên này, hắn đã từ mấy cái Mĩ quốc lâm diễn trong miệng nghe được gã này tình huống,“Đứng lại !”

Tuy rằng không biết đối phương là lai lịch gì, nhưng Matthew không tưởng phản ứng hắn, chung quy đây là tại trong kịch tổ, vạn nhất đối phương miệng rất thối, hắn nhịn không được mà nói, nói không chừng sẽ có phiền toái.

Hắn vừa diễn hoàn một nhân vật, kế tiếp liền có thể lĩnh đến một bút to tiền, không tất yếu mạo loại này phiêu lưu.

Con đường này rất rộng, đừng nói là hai người , qua một chiếc kéo xe cũng không có vấn đề, Matthew tránh ra đối phương ngăn chặn lộ trung gian, chuẩn bị vòng qua gã này, từ bên cạnh quá khứ.

Không nghĩ tới là, cái kia gia hỏa nhất quyết không tha, một bước xung lại đây, ngăn ở trước mặt hắn.

“Quê mùa !” Hắn đứng ở một mét ngoại địa phương, nhìn chằm chằm Matthew,“Nghe không được ta khiến ngươi đứng lại sao?”

Matthew dừng lại cước bộ, nhíu mày, tức giận hỏi,“Có chuyện sao?”

“Ngươi dám cướp ta nhân vật !” Macon cơ hồ là rống đi ra .

“Ai cướp ngươi nhân vật ?” Matthew ý thức được này đứa ngốc khả năng là bị Ridley - Scott đổi cái kia diễn viên, bất quá ngoài miệng lại nói,“Mạc danh kỳ diệu.”

Macon nghe được Matthew khẩu khí không tốt, vươn ra một căn đầu ngón tay chỉ hắn,“Ngươi nói cái gì? Ngươi biết ta là ai sao?”

Kịch tổ còn tại quay chụp, trên đường người đi đường không nhiều, nhưng cũng có mấy cái, nhìn thấy hai người phát sinh xung đột, có mấy cái Rome binh lính trang điểm lâm diễn dừng lại cước bộ, đứng ở không xa địa phương, chuẩn bị xem xem náo nhiệt.

Không đợi Matthew mở miệng, Macon lại lớn tiếng nói,“Ta gọi Macon, đến từ Anh quốc Hoàng gia hí kịch học viện ! nhớ kỹ, Mĩ quốc trư !”

Hắn thanh âm rất lớn, câu này Mĩ quốc trư không chỉ Matthew nghe được, cách đó không xa mấy cái lâm diễn cũng nghe đến.

Nơi này là Los Angeles bắc bộ địa khu, kia mấy cái lâm diễn tất cả đều là người Mĩ, nghe được bị mắng Mĩ quốc trư, đặc biệt lời này còn ra tự một Anh quốc lão trong miệng, sắc mặt đều có chút khó coi.

Matthew trên mặt cơ nhục run lên một chút, trào ra một cỗ bắt lấy chỉ hắn ngón tay kia bẻ gãy xúc động, nhưng nghĩ đến tại trong kịch tổ cùng người xung đột, có khả năng dẫn đến tám ngàn dollar ngâm nước nóng, vẫn là áp chế này dòng xúc động.

“Macon phải không?” Matthew cười lạnh một tiếng,“Ngươi là bệnh thần kinh ! não tàn ! trí chướng ! có người dưỡng không ai giáo ! sinh nhi tử không ** ! sinh nữ nhi là kỹ nữ ! cả nhà bị người kê tiêm ! giống ngươi loại này đáng giận gia hỏa, chỉ có thể diễn nhất đà phẩn, so ra kém ven đường bị cẩu sái qua tiểu kẹo cao su, tìm bạn gái phải đi vườn bách thú......”

Ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn trong miệng phun ra một chuỗi dài quốc mắng, còn không mang bất cứ trọng dạng .

Macon sững sờ ở chỗ đó, căn bản nghe không hiểu Matthew nói là cái gì.

Matthew không phải người hiền lành, cũng chính là kia tám ngàn dollar không tới tay, đổi thành kịch tổ ngoại địa phương, sớm nhượng này gọi là Macon trí chướng biến đầu heo .

Thừa dịp chặn đường nhân sững sờ, Matthew liền tưởng vòng qua đi rời đi.

Nhưng Macon như thế nào sẽ khiến hắn dễ dàng rời đi, hắn không thể trêu vào Ridley - Scott, tìm tới nơi này là vì ra trong lồng ngực kia ngụm muộn khí.

Hắn là tháp ngà trung kiều tử, tại học viện cùng đạo sư đại lực đề cử dưới, tuy rằng không có biểu diễn qua nhân vật chính linh tinh , nhưng cũng một đường thuận buồm xuôi gió, luôn luôn chỉ có hắn giành nhân vật phân, nơi nào từng có người khác cướp hắn nhân vật?

“Mĩ quốc trư !”

Macon nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên quyền đầu hướng tới Matthew trên mặt đánh đi.

Tuy rằng không nhớ đến xung đột, nhưng Matthew vẫn phòng bị Macon, mắt thấy quyền đầu bay lại đây, thò tay liền bắt lấy hắn thủ đoạn.

“Ngươi......” Macon chỉ cảm thấy bắt lấy tay cổ tay bàn tay tương đương thô ráp.

Đối phương nếu động thủ, Matthew cũng không tưởng lại nhịn, cánh tay đột nhiên phát lực, bàn tay giống như kìm sắt như vậy buộc chặt, bởi dùng lực thật lớn, trên mu bàn tay lồi ra căn căn gân xanh.

“A......”

Thấu xương đau đớn từ trên cổ tay truyền đến, Macon không tự giác phát ra một tiếng hét thảm, nhanh chóng huy động một khác căn cánh tay, một quyền đánh vào Matthew trên vai.

Nhưng hắn một căn cánh tay bị bắt, đau nhức dưới căn bản phát không thượng lực, đánh vào Matthew trên vai một quyền này, cùng cào ngứa cũng không gì phân biệt.

Matthew lại có chút nổi giận, này Anh quốc lão thật đem chính mình trở thành đại bài ngôi sao ? Trảo đối phương cổ tay không khỏi dùng lực hướng phía trước đẩy.

Macon lập tức lui về phía sau đi, này dòng lực đạo có chút lớn, hắn liên tục lui hai ba bước, mới dừng bước.

Nhưng vừa dừng lại, liền nhìn thấy có cái gì mang theo hô hô tiếng gió bay lại đây.

Sau đó, Matthew mở ra tay phải hung hăng trừu tại Macon trên mặt.

Ba --

Thanh thúy thanh âm dị thường vang dội.

“Đánh hảo !”

Nhìn thấy cái kia cao ngạo Anh quốc lão bị đánh, cách đó không xa mấy cái Mĩ quốc lâm diễn hưng phấn kêu lên,“Dùng sức trừu này ngạo mạn Anh quốc lão !”

Macon trực tiếp ngây ngẩn cả người, chỉ có trên mặt nóng cháy đau đớn, nhắc nhở hắn vừa phát sinh cái gì.

Nhưng hắn còn chưa phục hồi tinh thần, Matthew phản thủ một bàn tay, lại trừu tại hắn bên kia trên mặt.

“Ngươi......” Macon bị này một bàn tay đánh tỉnh, khó có thể tin tưởng sờ một trận đau qua một trận mặt,“Ngươi dám đánh ta !”

“Cáp......” Matthew thu hồi tay, biết chính mình có chút xúc động , cố ý tăng lớn giọng,“Ta là tự vệ !”

“Ngươi này Mĩ quốc trư !” Macon nhảy dựng lên liền tưởng đánh trả,“Ta sẽ không bỏ qua ngươi !”

“Macon, dừng tay !” Một bóng người vội vã từ Macon sau lưng chạy tới,“Ngươi đang làm cái gì !”

Tới được là một mặc Hợp Thể tây trang cao gầy nam nhân, Macon nhìn thấy hắn, giống như là đánh nhau đánh thua tiểu hài tử, nhìn thấy nhà mình đại nhân như vậy, hai mắt một trận đỏ lên, một bộ tùy thời muốn khóc đi ra bộ dáng.

“Gore, ngươi mau tới !” Macon chỉ Matthew hô,“Hắn động thủ đánh ta !”

Cao gầy nam nhân vài bước lại đây, nhìn Matthew liếc nhìn,“Là ngươi !”

Không đợi Matthew mở miệng, hắn liền nói,“Rất tốt ! ngươi đoạt Macon nhân vật, còn bạo lực thương người, ta......”

“Ta là tự vệ.” Matthew trực tiếp ngắt lời hắn,“Động thủ trước nhân không phải ta.”

Này gọi là Gore cao gầy quay đầu nhìn Macon, Macon đương nhiên sẽ không thừa nhận, kêu lên,“Ta chỉ là tưởng cùng hắn lý luận vài câu, kết quả hắn liền động thủ .”

“Ta là Macon người đại diện Gore !” Cao gầy trước tự ta giới thiệu một câu, nhìn qua rất có Anh quốc thân sĩ phong phạm,“Ta nhớ rõ ngươi gọi Matthew - Horner đi? Tình huống này......”

“Gore tiên sinh !” Matthew lại một lần đơn giản thô bạo ngắt lời hắn,“Của ta người đại diện lại đây , nàng sẽ cùng ngươi thương lượng.”

Macon cùng Gore sau lưng, Matthew đối diện, Helen - Hermann cùng kia râu quai nón đang hướng bên này đi tới, hiển nhiên đã thấy được hắn.

“Sao thế này?” Helen - Hermann đi tới sau lập tức hỏi.

Nàng vốn cùng Matthew ước hảo, trên đường gặp râu quai nón, hàn huyên vài câu, trì hoãn một chút thời gian.

“Của ngươi hộ khách......” Gore lập tức nói tiếp, Helen - Hermann xem đều không nhìn hắn, nói thẳng,“Xin lỗi, vị tiên sinh này, ta không hỏi ngươi.”

Matthew bỗng nhiên cười cười, này nữ người đại diện cho hắn ấn tượng, so Dennis - Kurt cái kia mập mạp hảo nhiều.

“Vị tiên sinh này ngăn lại ta.” Matthew tận lực ngắn gọn nói,“Nói ta đoạt hắn nhân vật, nhục mạ ta là Mĩ quốc trư, còn động thủ đánh người, ta bị bức bất đắc dĩ đành phải đánh trả.”

“Bị bức bất đắc dĩ?” Gore chỉ Macon trên mặt kia hai đỏ tươi bàn tay ấn,“Cái này gọi là bị bức bất đắc dĩ?”

Vừa lúc râu quai nón cũng tại, Gore kháp eo, nói,“Việc này tất yếu cho ta một giải thích ! của ta hộ khách tại kịch tổ bị đánh ! ta sẽ hướng diễn viên công hội trách cứ !”

Râu quai nón nhìn nhìn khí định thần nhàn Matthew, lại nhìn nhìn đầy mặt chật vật Macon, lời gì cũng không có nói.

Gore lúc này còn nói thêm,“Macon là William Morris hộ khách !”

William Morris không thể nghi ngờ là giải trí trù tính nghề quái vật lớn, là trong nghề gần với CAA công ty, dưới tình huống bình thường, kia vài tiểu người đại diện cùng tiểu diễn viên không có một có gan đắc tội như vậy công ty.

Chính mình hộ khách là cái gì đức hạnh, Gore đương nhiên biết một ít, nhưng này Macon tiềm lực rất tốt, lại có tương đối người không sai mạch mạng lưới quan hệ, vô cùng có khả năng được hoan nghênh.

Hơn nữa dưới tình huống như vậy, làm người đại diện tất nhiên muốn bảo hộ chính mình hộ khách, đây là cơ bản nhất quy tắc cùng chức nghiệp phẩm hạnh.

Kéo ra William Morris này tòa đại sơn, Gore cho rằng có thể áp chế đối diện vài người này.

Nhưng hắn nói xong sau, ánh mắt từ râu quai nón, Helen - Hermann cùng Matthew trên mặt nhất nhất đảo qua, phát hiện này ba người sắc mặt như thường, một điểm biến hóa cũng không có.

Râu quai nón là Ridley - Scott trường kỳ hợp tác đồng bọn, đến tình trạng này, căn bản sẽ không để ý một đại trù tính công ty tiểu người đại diện.

Mà Matthew hoàn toàn không biết William Morris lớn bao nhiêu thế lực, kẻ vô tri không sợ.

Về phần Helen - Hermann, có thể từ CAA thu phát thất đi ra gây dựng sự nghiệp, cũng sẽ không để ý như vậy tiểu người đại diện uy hiếp.

Matthew nhíu mày, quay đầu mắt nhìn, kia mấy cái người vây xem vẫn đều tại, dứt khoát đối Helen - Hermann nói,“Vị này Macon tiên sinh nhục mạ ta là Mĩ quốc trư, đây là kỳ thị tính ngôn ngữ đi?”

“Ta không có !” Macon lập tức phủ nhận.

Matthew căn bản mặc kệ hắn nói cái gì, đến gần Helen - Hermann trước người, dùng ánh mắt ý bảo dưới vây xem mấy người kia, lại nói nhỏ vài câu, Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu, đi tìm mấy người kia, kia mấy cái Mĩ quốc lâm diễn thống khoái cùng nàng đi trở về.

Nhìn thấy mấy người kia lại đây, Macon sắc mặt dần dần trắng bệch, chỉ có hai thủ chưởng ấn một mảnh đỏ bừng.

Helen - Hermann chỉ mấy người kia, nói,“Bọn họ từ Macon tiên sinh ngăn lại Matthew khởi liền tại vây xem, thấy toàn bộ sự kiện quá trình.”

“Đối !” Trong đó một lâm diễn chỉ Macon lớn tiếng nói,“Này người Anh trong miệng không sạch sẽ, vẫn ở mắng chúng ta là Mĩ quốc trư !”

Loại này điển hình địa vực kỳ thị, làm cho bọn họ rất căm tức, đặc biệt vẫn là một Anh quốc lão nói .

“Ta......” Macon muốn phân biệt.

Một cái khác lâm diễn lại giành trước nói,“Người Anh chẳng những mắng Mĩ quốc trư, còn xuất thủ đánh người !”

Helen - Hermann hướng đối diện Gore cười cười, Gore sắc mặt phi thường khó coi.

“Là người Anh động thủ trước !” Lại một lâm diễn thuyết nói,“Chúng ta đều có thể chứng minh !”

Macon lúc này nói không ra lời, chỉ có thể hung tợn nhìn chằm chằm Matthew, Matthew đối với hắn nhún vai, tiếp lại xòe tay.

Helen - Hermann nhìn Matthew liếc nhìn, nói,“Gore tiên sinh, Macon tiên sinh có hiềm nghi dùng vũ nhục tính kỳ thị ngôn luận công kích ta hộ khách, ta sẽ hướng Mĩ quốc diễn viên công hội cùng Anh quốc diễn viên công hội đưa ra khiếu nại !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 27: Tương Đương Vô Sỉ

“Ta xem không bằng như vậy......”

Mắt thấy song phương muốn ồn ào được túi bụi, râu quai nón chủ động đứng ra ba phải,“Gore, các ngươi đâu, chân thành nói lời xin lỗi.”

Hắn là hạng mục chấp hành chế tác nhân, khẳng định không tưởng sự tình nháo đại, lại quay lại đến nói,“Helen, còn có......”

“Matthew......” Matthew đối với hắn mỉm cười.

“Helen, còn có Matthew.” Râu quai nón tiếp tục nói,“Mọi người đều tại một kịch tổ công tác, tại trong một giới mặt dốc sức làm, cũng không có không giải được mâu thuẫn.”

Matthew rất rõ ràng, nếu sự tình nháo lớn, liền đem Ridley - Scott thậm chí này kịch tổ sau lưng Universal ảnh nghiệp cấp đắc tội , như vậy rất không có lời, cũng quá choáng váng.

“Có thể.” Matthew trực tiếp gật đầu.

Helen - Hermann nguyên bản chỉ là nói mà thôi, mắt thấy Matthew này đương sự đáp ứng xuống dưới, tự nhiên sẽ không phản đối.

Râu quai nón ngược lại nhìn về phía hai người Anh,“Gore, các ngươi đâu? Nếu các ngươi kiên trì, ta có thể mang bọn ngươi nhìn theo dõi, nơi này hẳn là còn tại theo dõi trong phạm vi.”

Nghe nói như thế, Gore nhìn Macon liếc nhìn, gã này ánh mắt lấp lóe, hắn biết lại tiếp tục dây dưa một chút, chỉ biết đối bên ta lại càng bất lợi.

“Hảo !” Gore gật gật đầu.

Macon lại ngạnh khởi cổ, xung Matthew hô,“Muốn ta cho hắn giải thích?”

Gore hung hăng trừng mắt nhìn Macon liếc nhìn, phía trước chỉ biết là gã này tính cách xúc động, như thế nào liền không nhìn ra là đầu có vấn đề ngu xuẩn đâu?

“Ta......” Macon do dự một chút, vẫn là không tưởng giải thích.

“Ngươi muốn thế nào?” Gore lại gần, thấp giọng cảnh cáo nói,“Việc này nếu nháo đại, người Mĩ chủ đạo kịch tổ sẽ không lại dùng ngươi !”

Macon cắn chặt răng, nhìn về phía Matthew, Matthew đứng ở hắn đối diện, cũng tại cười hì hì nhìn hắn.

“Đối...... Xin lỗi.” Macon từ trong kẽ răng mặt chen ra một câu đến.

“Cái gì?” Matthew làm nghiêng tai lắng nghe động tác,“Ngươi nói quá thấp, ta không có nghe đến.”

Macon cơ hồ tức nổ phổi, cảm giác trên mặt bàn tay ấn càng đau , rất tưởng trực tiếp quay đầu rời khỏi, lại không dám, đầu não nóng lên dưới mắng kỳ thị tính mà nói, còn trước động thủ, nếu thật bị trách cứ đến anh mĩ hai nơi diễn viên công hội, chỉ sợ sẽ là tương đương phiền toái sự tình.

Hắn nhắm chặt mắt, cường hành đem đối diện Matthew tưởng tượng thành một tảng đá, lớn tiếng nói,“Xin lỗi, đây đều là của ta sai !”

“Không quan hệ.” Matthew một bộ rất rộng lượng bộ dáng, tùy ý khoát tay,“Một điểm tiểu hiểu lầm.”

Macon cảm giác phế đã nổ, một điểm tiểu hiểu lầm? Kia còn trừu chính mình thế này ngoan hai cái bạt tai?

Nói tạ tội, hắn không chuẩn bị lưu ở chỗ này, xoay người liền tưởng rời đi.

Matthew lại đột nhiên kêu lại hắn,“Macon tiên sinh, khoan đã!”

Helen - Hermann không biết Matthew muốn làm cái gì, hướng hắn bên này xê một bước, hạ giọng nói,“Đây là Ridley - Scott kịch tổ, đừng quá quá phận .”

“Yên tâm.” Matthew chớp mắt.

“Ngươi còn muốn làm cái gì?” Macon bỗng nhiên hối hận trêu chọc như vậy một người,“Ta nói tạ tội .”

“Hắc, ngươi còn chưa cho bọn họ giải thích !” Matthew chỉ kia mấy cái lâm thời diễn viên nói,“Ngươi kỳ thị tính mà nói cũng xúc phạm tới bọn họ !”

“Đối ! đối !” Lâm thời diễn viên trung phản ứng nhanh nhất một lớn tiếng nói,“Ngươi ngay cả chúng ta cùng nhau mắng đi vào !”

Mặt khác mấy cái lâm diễn đều xem náo nhiệt không chê sự đại, phân phân kêu gào,“Chúng ta đều là diễn viên công hội thành viên ! ngươi không xin lỗi, chúng ta liền đi công hội trách cứ ngươi !”

“Nhanh lên giải thích !”

“Ngươi hay không là nam nhân, dám làm không dám nhận a !”

Macon bất đắc dĩ nhìn về phía người đại diện Gore, Gore cũng không có gì hảo biện pháp, nhẹ nhàng gật đầu.

“Xin lỗi, các vị.”

Hướng này mấy bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật giải thích, Macon trong lòng dị thường khó chịu, mắt bên trong nước mắt qua lại đảo quanh, tựa hồ tùy thời đều có thể khóc đi ra,“Ta vì ta không thỏa đáng ngôn luận, chân thành hướng các ngươi giải thích !”

Một lâm diễn tùy tiện phất phất tay,“Ta tiếp nhận.”

Một cái khác bày ra một bộ đại lão phái đoàn,“Lão tử tha thứ ngươi .”

Nhìn thấy nơi này, Helen - Hermann cảm giác không sai biệt lắm , đối Matthew hất đầu,“Đi thôi.”

Matthew đạt tới mục đích , cũng không tất yếu tiếp tục dây dưa không rõ, đi theo Helen - Hermann phía sau, hướng về trường quay bên ngoài đi.

Rời đi trường quay, đạp lên phản hồi tiểu trấn đường, Helen - Hermann đột nhiên hỏi,“Rất có ý tứ sao?”

“Cái gì?” Matthew ngẩn người, tiếp suy nghĩ cẩn thận nàng ý tứ, nói,“Mở miệng mắng chửi người là hắn, động thủ đánh người cũng là hắn, ta chỉ là bảo hộ ta chính mình.”

Hắn thử hỏi,“Không có phiền toái đi?”

Helen - Hermann chậm rãi lắc đầu,“Có thể có cái gì phiền toái? Không sai tại ngươi, ngươi lại có chừng có mực.”

“Ta cảm giác đi.” Matthew vừa đi vừa cố ý nói,“Loại sự tình này khẳng định muốn cấp kịch tổ lưu mặt mũi, không thể do tính tình làm bừa.”

“A......” Helen - Hermann cười cười,“Ngươi hiểu được còn không thiếu.”

Matthew nhìn cách đó không xa tiểu trấn, nói,“Ta không nhận qua cao đẳng giáo dục, cũng không tính thông minh, nhưng cũng không phải ngu ngốc.”

Hai người cùng nhau đi vào tiểu trấn, Helen - Hermann đột nhiên chuyển tiến một tiệm cà phê, Matthew đành phải theo đi lên, bọn họ tìm lâm song bàn ngồi xuống, tùy tiện điểm cà phê, tiếp tục đề tài vừa rồi.

Matthew lại hỏi,“Kịch tổ sẽ truy cứu cái kia Anh quốc lão sao?”

“Sẽ không.” Helen - Hermann nhún nhún vai,“Các ngươi chỉ là hai tiểu diễn viên, chỉ cần không làm to chuyện, bọn họ mới lười quản.”

“Cũng phải a.” Matthew cũng hiểu được lớn như vậy kịch tổ, nào có công phu quản điểm ấy lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, người nhiều liền dễ dàng nháo mâu thuẫn, nếu là điểm ấy việc nhỏ đều phải quản, cũng không cần quay phim . Bất quá, hắn vẫn là có điểm hảo kỳ,“Kia vài đại bài ngôi sao quay phim thời điểm cũng sẽ có mâu thuẫn đi?”

Angelina - Jolie cùng Winonna - Ryder là hắn chính mắt gặp qua ,“Bọn họ sẽ động thủ sao?”

“Rất khó nói.” Helen - Hermann suy nghĩ một chút, nói,“Có khi cũng sẽ. Ta quên 90 năm vẫn là cửu một năm, Julia - Roberts tại trường quay đối Steven - Spielberg phi thường bất mãn, muốn động thủ...... Xác thực điểm đến nói, đã động thủ , chỉ là bị công tác nhân viên ngăn cản xuống dưới.”

Matthew lập tức hỏi,“Julia - Roberts khẳng định xui xẻo đi?”

Helen - Hermann lắc lắc đầu,“Ai biết được? Bất quá mặt sau vài năm, Julia - Roberts không có một bộ phim đại bán, có đoạn thời gian thậm chí mai danh ẩn tích .”

“Nhưng nàng bây giờ còn là đỏ !” Matthew cảm khái nói,“Nổi tiếng a !”

Không chút nào khoa trương nói, niên đại này Julia - Roberts chính là Hollywood nhất tỷ, Hollywood nữ ngôi sao đại danh từ.

“Cho nên nói......” Helen - Hermann bưng lên ly cà phê, uống phía trước nói,“Ở trong giới này, thực lực cùng kỳ ngộ đều trọng yếu phi thường.”

Matthew cũng uống ngụm cà phê, lại uống không quen loại này tư vị, cảm giác vẫn là phía trước trà càng thích hợp chính mình.

Hắn buông xuống ly cà phê, chuẩn bị chuyển vào chính đề, Helen - Hermann dẫn hắn đến này gian u tĩnh tiệm cà phê, khẳng định không phải vì thảo luận Hollywood năm xưa bát quái.

“Ngươi tìm ta có việc?” Hắn trực tiếp hỏi.

“Ân.” Helen - Hermann gật gật đầu, cũng buông xuống ly cà phê,“Ta cảm giác ngươi có trở thành một danh chân chính diễn viên tiềm lực.”

Matthew nở nụ cười, không chút khách khí nói,“Cám ơn ! rất nhiều người đều như vậy cho rằng.”

Helen - Hermann nhìn nhìn Matthew, nhanh chóng tổng kết một chút hắn cho mình lưu lại ấn tượng: Da mặt đủ dày, hiểu được luồn cúi, thủ ngoan tâm hắc, không có cao thâm tố dưỡng, lại có tiểu nhân vật khôn khéo, trọng yếu nhất một điểm, tương đương vô sỉ.

Điểm này, có thể nói là có thể ở này trong giới hỗn xuất đầu trọng yếu điều kiện.

Có lẽ, đây là một khả tạo chi tài.

Một lần này tới được mấy chục lâm thời diễn viên trung, này Matthew - Horner là duy nhất có thể cho nàng lưu lại tương đối khắc sâu ấn tượng nhân. Thực ra, từ đề cử Matthew biểu diễn Dã Man nhân thủ lĩnh khởi, Helen - Hermann liền làm ra quyết định.

Nhìn Matthew, Helen - Hermann nhàn nhạt nói,“Theo ta ký một phần dài chừng đi.”

Matthew suy xét một giây, sau đó gật gật đầu,“Hảo a !”

Ký kết hiệp ước phía trước, Helen - Hermann còn có chút sự tình muốn lý giải, nàng hỏi,“Đem ngươi lý lịch tỉ mỉ theo ta nói một lần.”

“Ta sinh ra tại bang Texas Dallas phụ cận xóm nghèo......” Matthew nói tự nhiên là phía trước vị kia trải qua,“Mẫu thân chết vào hít thuốc phiện quá lượng, phụ thân tại ta mười bốn tuổi năm ấy không biết tung tích, ta từ khi đó liền nghỉ học, cơ bản chính là chính mình tại nuôi sống chính mình, đưa qua báo chí, nhặt qua rác rưởi, đương qua duy tu công, làm dài nhất một phần công tác là kiến trúc công, khổ lực cái loại này.”

“Nghe vào tai rất chuyên tâm a.” Helen - Hermann chen vào nói.

“Còn có thể đi.” Matthew nhún vai, tiếp tục nói,“Năm trước, có người cho rằng ta ngoại hình điều kiện không sai, nói Hollywood là điều không sai đường ra, ta liền đến Los Angeles, tại một nhà gọi là tinh quang trung giới công ty bị án, lại vẫn không có cơ hội.”

Hắn đại khái nói,“Kết quả ta gặp một người đại diện, nói có thể khiến ta đương đại minh tinh, ta liền cùng bọn họ ký một phần phiến ước.”

“Cái gì phiến ước?” Helen - Hermann cực kỳ chăm chú hỏi.

“Liền cái loại này phim.” Matthew bao nhiêu vẫn là có điểm ngượng ngùng,“Tình yêu lãng mạn phim hành động, ta đương nam chính.”

Helen - Hermann nhíu mày,“Ngươi chụp qua cái loại này phim?”

Chụp qua cái loại này phim mà nói, nàng sẽ không cho hắn một phần dài chừng, càng không có khả năng cầm trong tay tài nguyên đầu nhập đến hắn trên người, như vậy chỉ biết không không lãng phí.

“Không có !” Matthew vội vàng lắc đầu,“Trước quay chụp ta đổi ý , sau đó chạy mất.”

Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu, hỏi,“Bọn họ không tìm ngươi phiền toái?”

Matthew nhẹ nhàng đấm bàn,“Tìm ! đến hiện tại còn có luật sư đuổi theo ta muốn tiền bồi thường vi phạm hợp đồng đâu?”

Hắn bản thân cảm giác rất tốt,“Ta cảm giác mấy tên kia không chịu buông tay ta, muốn duệ ta trở về tiếp tục chụp tình yêu lãng mạn phim hành động ! đặc biệt là cái kia người đại diện !”

“Ngươi suy nghĩ nhiều.” Helen - Hermann có chính mình phán đoán,“Bọn họ chỉ là muốn tiền mà thôi. Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng có bao nhiêu?”

“Năm vạn dollar !” Matthew nhìn nữ người đại diện, cảm giác có thể hướng nàng cố vấn một chút,“Ngươi kiến thức rộng rãi, giúp ta ngẫm lại nên làm cái gì bây giờ?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 28: Hợp Đồng Diễn Viên Dài Kỳ

“Đi tìm luật sư.” Helen - Hermann tưởng cũng không có tưởng, liền nói,“Cùng đối phương đạt thành đình ngoại giải hòa, tận lực thiếu phó cho bọn họ một ít tiền bồi thường vi phạm hợp đồng.”

Matthew nghĩ đến chính mình khô quắt ví tiền, nói,“Vẫn là muốn cấp tiền a? Có hay không không trả tiền biện pháp?”

“Có !” Helen - Hermann thật rõ ràng nói,“Đừng đương diễn viên, đừng tại Hollywood. Tìm một chỗ trốn đi, đừng lại lộ diện.”

“Tiền còn chưa kiếm được, trước muốn bồi một bút to.” Matthew thẳng lắc đầu,“Ta đến Hollywood là đương đại minh tinh, kiếm nhiều tiền .”

Helen - Hermann nở nụ cười,“Ngươi đến trắng ra.”

Matthew xòe tay,“Có cái gì ta liền nói cái gì ! kia vài đến Hollywood dốc sức làm , không phải đều là vì đương ngôi sao, vì kiếm nhiều tiền sao?”

Lời này Helen - Hermann thật đúng là không có cách nào khác phản bác.

“Người khác ta mặc kệ.” Matthew mục đích vẫn là như vậy dung tục,“Ta đến Hollywood không phải vì nghệ thuật hiến thân , mục tiêu chính là đương đại minh tinh kiếm nhiều tiền !”

Helen - Hermann bỗng nhiên nở nụ cười,“Con đường này rất khó.”

Matthew chỉ chỉ chính mình,“Giống ta người như thế, trừ con đường này khả năng trở nên nổi bật, còn có khác lộ sao? Không trái với pháp luật dưới tình huống.”

Helen - Hermann nghĩ nghĩ, trong lúc nhất thời thế nhưng không thể tưởng được.

Một không có tiền, không văn hóa, không gia thế, không bối cảnh tiểu tử nghèo muốn tại hiện nay xã hội trèo lên, ân...... Hôm nay thời tiết rất không sai......

Nói tới đây, Matthew lại đem nói chuyển trở về,“Helen, ngươi có nhận thức luật sư sao? Cho ta giới thiệu một vị.”

“Ân...... Được rồi.” Helen - Hermann móc ra bút cùng giấy sticker bản, viết xuống một chuỗi dãy số, nói đến,“Đánh này điện thoại, liền nói ngươi là của ta hộ khách.”

“Hảo !” Matthew thu hồi giấy ghi chép,“Ta trở về liền đánh.”

Hắn tiếp lại hỏi,“Kịch tổ lúc nào thanh toán của ta thù lao ! đúng, thù lao tổng cộng có bao nhiêu?”

Helen - Hermann nhanh chóng tính toán một chút,“Tập luyện ba ngày, quay chụp một ngày, mỗi ngày 200 dollar. Thêm hôm nay nhân vật này 8000 dollar, tổng cộng 8800 dollar.”

Matthew lại một lần hỏi,“Lúc nào thanh toán?”

“Phải đợi vài ngày.” Helen - Hermann lại bưng lên ly cà phê, uống một ngụm, hỏi,“Ngươi rất thiếu tiền sao?”

“Rất thiếu ! ta hận không thể đem một cent bài thành hai cánh hoa !” Matthew lo lắng lưu lại ấn tượng quá kém, giải thích một câu,“Ta tại Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học báo danh tham gia biểu diễn huấn luyện ban, muốn rất nhiều học phí.”

Helen - Hermann có chút ngạc nhiên,“Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học? Ta nhớ rõ có nhất định chuẩn nhập môn hạm, ngươi......”

Matthew lại xả ra đại kỳ,“Angelina - Jolie giúp ta giới thiệu .”

Helen - Hermann gật gật đầu, nhắc nhở nói,“Tốt nhất lại báo ngôn ngữ ban, sửa đúng một chút ngươi khẩu ngữ phát âm.”

“Ta phát âm có vấn đề?” Matthew hỏi.

Helen - Hermann nghiêng đầu, thẳng thắn,“Một cỗ Texas vị.” Nàng nghĩ nghĩ còn nói thêm,“Ta hiện tại đối với ngươi định vị là một nhân vật diễn viên, không phải lâm diễn ! ngươi đối với ngươi chính mình cũng muốn có tương ứng yêu cầu.”

Matthew biết nàng lời này rất có đạo lý, gật đầu lên tiếng, lại hỏi,“Nhân vật diễn viên? Có phải hay không ta kỹ xảo biểu diễn so lâm diễn yếu tốt?”

“Ngươi suy nghĩ nhiều.” Helen - Hermann nói chuyện vẫn là rất trực tiếp,“Ta là căn cứ của ngươi thu nhập cùng tại kịch tổ đạt được qua nhân vật phân chia .”

“Nghe vào tai ngươi đối với diễn viên có độc đáo đánh giá a.” Matthew rất cảm thấy hứng thú.

Helen - Hermann thừa nhận điểm này,“Ta chế định một loại đánh giá, căn cứ diễn viên thu nhập, già vị cùng nghiệp nội địa vị, cùng kỹ xảo biểu diễn không quá nhiều quan hệ.”

Không đợi Matthew tiếp tục đặt câu hỏi, chính nàng liền nói,“Trên cơ bản, từ dưới hướng lên trên có thể chia làm này mấy loại, lâm thời diễn viên, nhân vật diễn viên, phổ thông diễn viên, tiểu minh tinh, nhị tuyến ngôi sao,A loại ngôi sao cùng siêu A ngôi sao.”

“Nói như vậy, siêu A ngôi sao là Kim Tự Tháp cao cấp nhất .” Matthew hảo kỳ hỏi,“Người nào có thể khiến ngươi đưa vào đến siêu A ngôi sao trung?”

“Rất ít.” Helen - Hermann nêu ví dụ nói,“Tỷ như Julia - Roberts cùng Tom - Cruise.”

Matthew minh bạch lại đây, đây là Helen - Hermann chính mình xác định , tương đối chủ quan, lấy mấy ngày này hắn xem báo được đến tin tức phân tích, Julia - Roberts cùng Tom - Cruise kỹ xảo biểu diễn tiêu chuẩn, cũng khó mà đưa vào Hollywood đệ nhất lưu hàng ngũ, nhưng luận cùng thu nhập , địa vị, lực ảnh hưởng cùng kêu gọi lực, tuyệt đối đều là nhất đẳng nhất siêu cấp cự tinh.

Tiếp, hắn dự tính dưới chính mình, nói là nhân vật diễn viên không khỏi nói quá sự thật, căn bản còn bị vây ở này Kim Tự Tháp tầng chót.

Phấn đấu đường còn rất dài a.

Helen - Hermann mắt nhìn đồng hồ, móc ra nhất trương đô la đặt ở trên bàn, lại đối Matthew nói,“Bên này công tác buổi chiều sẽ toàn bộ kết thúc, ngày mai ngươi cấp Amanda gọi điện thoại, đến Burbank công ty theo ta ký ước.”

Matthew không tiếp lời của nàng, ngược lại hỏi,“Ngươi không sợ ta cùng khác công ty ký ước sao?”

Vừa hỏi xong, hắn liền ý thức được chính mình hỏi vấn đề này rất xuẩn , có loại chỉ số thông minh nháy mắt hạ thấp đến cái kia trí chướng Macon cảm giác.

“Ngươi sẽ sao?” Helen - Hermann đứng lên,“Khác công ty sẽ cùng ngươi ký một phần dài chừng sao?”

Matthew ăn ngay nói thật,“Sẽ không.”

“Cuối tuần gặp.”

Helen - Hermann lưu lại cuối cùng một câu, trực tiếp ly khai tiệm cà phê.

Theo sau, Matthew cũng đi ra ngoài, Helen - Hermann nói không nói rõ, hắn lại có thể đoán được.

Helen - Hermann vì cái gì muốn tuyển hắn biểu diễn Dã Man nhân thủ lĩnh nhân vật này? Không phải bởi vì hắn kỹ xảo biểu diễn xuất sắc, cũng không phải bị hắn khí thế thuyết phục, lại càng không là vì hắn có trở thành ngôi sao tiềm chất !

Chính yếu còn là hắn thường xuyên tại Helen - Hermann trước mặt xuất hiện, lăn lộn quen mặt, là nàng sở hữu lâm thời diễn viên trung, đầu tiên có thể nhớ tới một, lại thêm cùng Angelina - Jolie cùng Winonna - Ryder đồng khuông biểu diễn qua có hai câu lời kịch nhân vật.

Hắn coi như là tương đối xảo diệu cấp Helen - Hermann lưu lại một ít ấn tượng, cho nên đối phương tưởng cùng hắn ký một phần dài chừng, nhưng đổi thành khác người đại diện, hắn cùng với người qua đường giáp hoặc là Michael - Sheehan đám người có cái gì phân biệt? Đều là lâm diễn mà thôi.

E tuyệt đại đa số người đại diện nguyện ý cùng Macon như vậy không kinh lịch qua suy sụp ngu xuẩn hợp tác, cũng không nguyện lý để ý tới hắn.

Nói trắng ra là, ai nhận thức hắn Matthew - Horner là ai?

Dọc theo thẳng tắp đường cái trở lại lữ quán, Matthew phát hiện Michael - Sheehan cũng trở lại, đang tại trong phòng thu thập hành lý.

“Hải, Matthew.” Hắn nhìn thấy Matthew, lập tức nhiệt tình chào hỏi,“Đi đâu ? Quay phim xong liền không nhìn thấy ngươi.”

“Cùng Helen đi uống cà phê .” Matthew thuận miệng đáp, cũng kéo ra chính mình rương hành lý,“Ngươi cũng chuẩn bị đi?”

Michael - Sheehan gật gật đầu,“Chúng ta này phê lâm diễn vai diễn cơ bản chụp xong, buổi chiều kịch tổ có Bus đem chúng ta đuổi về Los Angeles.”

Hắn hỏi,“Ngươi cùng nhau sao?”

Matthew thu thập hành lý,“Có miễn phí xe, đương nhiên cùng nhau .”

Tại lữ quán phòng ăn (nhà hàng) nếm qua kịch tổ cung cấp cuối cùng nhất cơm, Matthew cùng mặt khác lâm thời diễn viên cùng nhau, đi lên kịch tổ xe bus, chuẩn bị phản hồi Los Angeles, theo tới khi như vậy, hắn cùng với Michael - Sheehan ngồi ở cùng nhau, bất đồng là, chung quanh rất nhiều lâm diễn đều vây quanh Matthew hỏi đông hỏi tây, khiến trở thành xe bus trung chú ý tiêu điểm.

“Ridley - Scott đạo diễn chỉ đạo ngươi khi.” Một có chút nhìn quen mắt đầu trọc hỏi,“Với ngươi nói cái gì a?”

Còn có người khác kêu loạn hỏi.

“Đại đạo diễn tính tình có phải hay không rất lớn?”

“Máy quay phim cho ngươi đặc tả thời điểm có phải hay không muốn xem màn ảnh?”

“Ngươi khẩn trương sao?”

Vấn đề nhiều lắm, Matthew căn bản không thể nào trả lời.

Còn có chút nhân đưa chính mình danh thiếp lại đây.

“Ta là Brad - Firth, chúng ta giao bằng hữu đi, Matthew !”

“Lần sau có loại này cơ hội, có thể hay không kêu lên ta? Đây là của ta số điện thoại......”

Vô luận là kịch tổ trung công tác nhân viên, vẫn là hiện tại lâm thời các diễn viên, Matthew cảm xúc sâu nhất một điểm, chính là truy cao đạp thấp, ngay cả hắn chính mình cũng không ngoại lệ.

Bus xuất phát sau, mấy gia hỏa này rốt cuộc tản mất, Michael - Sheehan thấp giọng nói,“Không cần phải xen vào bọn họ.”

Matthew gật gật đầu, hắn đều không biết kế tiếp nhân vật ở nơi nào, như thế nào sẽ quản những người này?

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thầm than một câu, hám lợi nhãn thứ này cũng là sẽ truyền nhiễm .

Vì tránh cho kia vài hỗn loạn, Matthew dứt khoát ngủ một đường, Bus đến Los Angeles xuống xe thời điểm, Thái Dương đã thiên hướng Tây phương.

“Ta đi về trước .” Michael - Sheehan còn giống phía trước như vậy nhiệt tình,“Có chuyện muốn giúp đỡ mà nói cứ việc đánh ta điện thoại.”

“Sẽ.” Matthew thoạt nhìn cũng không có thay đổi.

Michael - Sheehan đi sau, Matthew cũng không chuẩn bị đi hồng chim cánh cụt phục vụ công ty, thỉnh giả còn chưa tới, tính toán trước nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại đi công ty đi làm.

Matthew không có đi đẳng xe buýt, gọi điện thoại kêu một chiếc taxi, tại kịch tổ phía trước phía sau ép buộc mấy ngày này, xác thật có điểm mệt mỏi.

Chờ đợi xe taxi thời gian, hắn lại gọi cho Helen - Hermann cấp luật sư điện thoại, nhắc tới Helen - Hermann danh tự, luật sư khẩu khí tựa hồ rất khách khí, song phương ước định ngày mai buổi sáng gặp mặt.

Cưỡi xe taxi phản hồi Westwood khu, Matthew kéo hành lý lên lầu, mở ra thuê trụ chung cư môn, phát hiện cạnh cửa dưới đất lại nằm một phong thư, nhặt lên đến xem xem, vẫn là thôi trướng luật sư hàm.

“May mắn không phải pháp viện lệnh truyền.”

Matthew thầm than một tiếng, đem rương hành lý tùy tay đặt, đóng lại cửa phòng nằm ở trên sô pha, cầm ra lên lầu tiền mua báo chí, đọc lên.

Này đã trở thành hắn mỗi ngày thói quen.

Xem xong báo chí, gọi điện thoại cố vấn qua Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học ngôn ngữ ban tình huống, Matthew lại tìm ra biểu diễn phương diện bộ sách, nằm ở giường mặt trên, nhìn một hồi kết quả ngủ, một giấc này liền ngủ đến ngày hôm sau hừng đông.

Rời giường rửa mặt, dựa theo chế định kế hoạch, trước đi ra ngoài chạy một vòng, nếm qua điểm tâm thay chính trang đi gặp luật sư, Helen - Hermann mặt mũi rất dùng được, luật sư không có thu cố vấn phí, minh xác nói cho Matthew, đình ngoại giải hòa là phương thức tốt nhất, nếu nháo lên toà án, đối song phương cũng không có ưu việt, vừa liên lụy thời gian lại hao phí tinh lực.

Hơn nữa đình ngoại giải hòa, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng có thể đánh chiết khấu thậm chí càng nhiều, còn có thể áp dụng theo giai đoạn thanh toán phương thức.

Theo giai đoạn thanh toán có thể giải quyết ví tiền khô quắt lớn nhất nan đề, Matthew tính toán đem án tử ủy thác cấp vị này gọi là Wilson luật sư.

Bất quá, tại đây phía trước, hắn trước muốn đi Burbank cùng Helen - Hermann Thiên Sứ trù tính công ty ký kết nhân sinh trung đệ nhất phân chính thức diễn viên trù tính hiệp ước.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 29: Cạnh Tranh

“Hải, Amanda.”

Vừa tiến vào Thiên Sứ trù tính công ty đại sảnh, Matthew liền thấy được cái kia trước đài nữ tiếp đãi, Amanda hiển nhiên cũng nhận thức hắn, nhiệt tình chào hỏi,“Ngươi hảo, Matthew. Helen ở trên lầu chờ ngươi.”

Matthew không có lên lầu, ngược lại quá khứ cùng nàng hàn huyên một hồi, sau đó từ trong đại sảnh xuyên qua, dọc theo trên thang lầu tầng hai, đi đến Helen - Hermann văn phòng tiền, lễ phép gõ cửa, đẳng bên trong truyền đến thanh thúy ‘Mời vào’, đẩy cửa đi vào.

“Tùy tiện tọa, Matthew.”

Helen - Hermann chỉ chỉ văn phòng trung đan nhân sô pha, Matthew lúc này mới phát hiện, văn phòng trung không chỉ là Helen Hermann một người, còn có hai tầm bốn mươi tuổi trung niên nhân, cùng với sáu người trẻ tuổi, trong đó một hắn rất quen thuộc, Michael - Sheehan.

“Thiên Sứ trù tính công ty cũng chuẩn bị cùng bọn họ ký kết dài chừng?”

Matthew cứ việc nghi hoặc, lại không có hỏi, ngồi ở nhất trương đan nhân trên sô pha.

“Hảo, hiện tại người đến đông đủ , chúng ta có thể bắt đầu.” Helen - Hermann lúc này mở miệng nói,“Thiên Sứ trù tính công ty chuẩn bị cùng các ngươi bảy vị ký kết kỳ hạn một năm diễn viên trù tính hiệp ước, vì các ngươi cung cấp toàn phương vị phục vụ cùng tốt công tác cơ hội.”

Nàng cầm lấy một xấp hợp đồng, từ bàn công tác mặt sau đi ra, nhất nhất phân phát cho Matthew cùng Michael - Sheehan bảy người, sau đó nhìn hai trung niên nhân nói,“Vị này là đến từ diễn viên công hội Marshall - Williams tiên sinh cùng công hội luật sư Berts - Clement tiên sinh.”

Matthew nhìn nhìn mặt khác mấy người, Michael - Sheehan cùng hắn giống nhau, đều không là diễn viên công hội thành viên, hẳn là kia năm người trong có gia nhập diễn viên công hội nhân.

“Các ngươi trung có người không phải công hội thành viên.” Helen - Hermann tiếp tục nói,“Bất quá Marshall - Williams có thể vì này phân hợp đồng tiến hành công chứng, Berts - Clement tiên sinh cũng có thể cam đoan hợp đồng pháp luật hiệu ứng.”

Nàng trở lại bàn công tác mặt sau,“Các ngươi có vấn đề mà nói, có thể hướng bọn họ nhị vị cố vấn.”

Kia hai vị phân biệt đưa ra giải trí luật sư giấy chứng nhận cùng diễn viên công hội bên trong chứng kiện, hướng Matthew đám người tỏ rõ bọn họ thân phận không có vấn đề.

Matthew đã lật xem lên hợp đồng, trải qua trong khoảng thời gian này tới nay cố gắng, hắn đọc trình độ tiến bộ rõ ràng, đọc hiểu như vậy một phần hợp đồng đã không có bao nhiêu vấn đề .

Hắn nhìn xem cực kỳ chăm chú, mỗi một câu mỗi một điều đều cẩn thận xem kỹ, tuy rằng bọn họ loại này một nghèo hai trắng nhân không có gì hảo lừa , nhưng tối thiểu cũng muốn đối hợp đồng có điều lý giải.

Matthew chăm chú xem xong hợp đồng, xác nhận trong đó không có vấn đề, thống khoái ở mặt trên ký lên chính mình danh tự, này phân trù tính hiệp ước kỳ hạn một năm, từ ký tên hợp đồng bắt đầu, hắn liền trở thành Thiên Sứ trù tính công ty chuyên chúc hộ khách, Helen - Hermann cũng trở thành hắn chuyên chúc người đại diện.

Này cũng ý nghĩa Matthew không thể tùy tiện lại tiếp mặt khác trung giới công ty công tác.

Mấy người kia cũng trước sau ở trên hợp đồng mặt ký tên.

Ký xong hợp đồng, cái kia gọi là Marshall - Williams diễn viên công hội đại biểu, cầm đi trừ Matthew cùng Michael - Sheehan ngoại mặt khác năm người hợp đồng dự bị, cùng luật sư Berts - Clement cùng nhau ly khai văn phòng, Matthew lúc này mới phát hiện, mấy người kia đều là diễn viên công hội thành viên.

“Ta nói một chút, có mấy điểm các ngươi phải chú ý.” Helen - Hermann nhìn Matthew bảy người, nói,“Đệ nhất, từ hôm nay trở đi, các ngươi không thể lại tiếp mặt khác công ty cung cấp công tác; Đệ nhị, ta sẽ vì các ngươi đề cử chuyên môn biểu diễn huấn luyện ban đi tiến tu, phí dụng tự gánh vác, nếu các ngươi có càng tốt lựa chọn, có thể bỏ qua điểm này; Đệ tam, tìm một phần càng thích hợp diễn viên thân phận kiêm chức công tác, ta kế tiếp tùy thời đều có khả năng vì các ngươi tranh thủ đến công tác cơ hội; Thứ bốn, Matthew cùng Michael, đẳng điều kiện thích hợp , nhanh chóng gia nhập diễn viên công hội.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, người khác nghĩ như thế nào hắn không biết, trong mắt của hắn, Helen - Hermann này mấy đề nghị đều rất đúng trọng tâm, có lợi cho một diễn viên trường kỳ phát triển.

Helen - Hermann còn nói thêm,“Cuối cùng một điểm, không có di động người đi mua một đài di động, bảo trì hai mươi bốn giờ khởi động máy.”

Nàng khoát tay,“Các ngươi có thể đi. Matthew cùng Michael, nhớ rõ đi tài vụ thất lĩnh các ngươi mấy ngày hôm trước nhân vật tiền lương.”

Thù lao nhanh như vậy liền đến ? Matthew bắt đầu khi có điểm ngạc nhiên, bất quá nghĩ đến Helen - Hermann cùng Ridley - Scott quan hệ, ngược lại cũng cảm giác bình thường.

Ra Helen - Hermann văn phòng, còn lại năm người lục tục rời khỏi, chỉ còn lại có Matthew cùng Michael - Sheehan cùng nhau hướng tài vụ thất đi.

Rất rõ ràng, Thiên Sứ trù tính công ty trừ Helen - Hermann cùng Amanda ngoài, lại gia tăng một ít viên công.

Đi theo tinh quang công ty khi như vậy, Matthew thù lao trung phải trừ trù tính công ty 10% trừu thành, bởi mức tương đối lớn, hắn cùng Michael - Sheehan đều lưu lại ngân hàng tài khoản, Thiên Sứ trù tính công ty tài vụ nhân viên nói cho bọn họ thù lao hôm nay nhất định sẽ đến trướng.

“Ta đêm qua tiếp đến Amanda điện thoại”

Cùng nhau hướng về công ty bên ngoài đi, Michael - Sheehan đối Matthew nói,“Thông tri ta hôm nay lại đây ký dài chừng, thật là rất ngoài ý muốn .”

Hắn tâm tình rõ ràng rất tốt,“Đại khái ngươi hỗn quen mặt biện pháp có hiệu quả .”

Matthew hơi hơi nhún vai,“Có lẽ là đi.”

Hai người đi ra Thiên Sứ trù tính công ty, Michael - Sheehan còn nói thêm,“Đây là ta nhân sinh trung trọng yếu nhất một phần hiệp ước !”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, từ nào đó phương diện đến nói, hắn cũng là như thế.

“Chúng ta cùng nhau nỗ lực lên !”

Đột nhiên, Michael - Sheehan dừng lại cước bộ, nhìn Matthew, chăm chú nói,“Matthew, chúng ta nhất định sẽ trở thành đại minh tinh !”

“Ân !” Matthew tầng tầng gật đầu.

Tuy rằng trong lòng đối Michael - Sheehan có điểm thành kiến, nhưng hắn mục tiêu cùng Michael - Sheehan hoàn toàn nhất trí.

“Có thời gian sao?” Michael - Sheehan chủ động mời nói,“Chúng ta tìm một chỗ uống một chén, chúc mừng một chút.”

“Ngày sau đi.” Matthew còn có việc, chỉ có thể uyển cự,“Ta một hồi muốn đi Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học ngôn ngữ ban báo danh.”

Lập tức chính là tháng năm , cự ly đệ nhị bút học phí giao nộp thời gian hữu hạn, bất quá có Gladiator kịch tổ đạt được tám ngàn dollar thù lao, vừa ký kết hợp đồng thời điểm, hắn liền quyết định nghe theo Helen - Hermann ý kiến, báo một ngôn ngữ ban, sửa đúng cái gọi là Texas khẩu âm.

“Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học?” Michael - Sheehan ngạc nhiên hỏi,“Ngươi xác định ngươi có thể đi vào Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học?”

Theo hắn biết, Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học cần tương đối cao chuẩn nhập môn hạm, đối với bọn họ này mấy phi đại hình trù tính công ty tiểu diễn viên đến nói, muốn tiến vào có thể nói khó khăn tầng tầng.

Giống hắn loại này nhân, thậm chí ngay cả nghĩ cũng đừng nghĩ.

Như vậy trường học là Matthew có thể đi vào ?

Liền tại Michael - Sheehan sững sờ khi, Matthew thuận miệng nói,“Ta ngày hôm qua gọi điện thoại cố vấn qua bọn họ, tiến vào biểu diễn huấn luyện ban nhân có thể tự do báo danh tham dự mặt khác huấn luyện chương trình học.”

Michael - Sheehan trên mặt ngạc nhiên càng rõ ràng ,“Ngươi tiến vào Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học biểu diễn huấn luyện ban?”

“Đúng vậy.” Matthew gật gật đầu.

“Này......” Michael - Sheehan thiếu chút nữa bật thốt lên nói ra điều này sao có thể.

Matthew lấy di động ra nhìn nhìn thời gian,“Đệ nhất bút học phí ta đã giao .”

Michael - Sheehan trên mặt ngạc nhiên dần dần chuyển biến thành hâm mộ, Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học huấn luyện ban xưng là là sang tân giải trí trù tính công ty cùng William Morris hăm hở tiến lên trù tính công ty chuyên trường, tiến vào bên trong chẳng những có thể quen biết một ít khả năng rất có tương lai diễn viên, nói không chừng còn có thể bị này hai công ty người đại diện nhìn trúng......

Thiên Sứ diễn nghệ trù tính công ty, như thế nào có thể cùng sang tân giải trí trù tính công ty cùng William Morris hăm hở tiến lên trù tính công ty so?

Matthew nhìn Michael - Sheehan liếc nhìn, khẽ cau mày, dứt khoát nói,“Mike, không có việc gì mà nói ta đi trước.”

“A......” Michael - Sheehan phục hồi tinh thần, máy móc gật đầu,“Hảo.”

Nhìn Matthew xoay người mà đi bóng dáng, trên mặt hắn hâm mộ nháy mắt chuyển biến thành ghen tị, vì sao hắn tổng có thể dẫn đầu chính mình một bước đâu? Vì sao như vậy hảo tài nguyên cuối cùng sẽ rơi xuống hắn này vừa nhập hành nhân trong tay?

“Hiện tại chỉ là vừa khởi bước......” Michael - Sheehan trên mặt ghen tị chậm rãi tán đi,“Về sau đường còn dài, ta nhất định sẽ lấy đến công ty tối chất lượng tốt tài nguyên !”

Giống Thiên Sứ trù tính loại này tiểu công ty, có thể từ Hollywood tranh thủ đến tài nguyên tất nhiên hữu hạn, người khác lấy đi liền không có hắn .

“Đợi đến tại Thiên Sứ trù tính xông ra một chút danh khí......” Michael - Sheehan xác định về sau lộ muốn như thế nào đi,“Là có thể nhảy đến càng lớn công ty .”

Rời đi Burbank, cưỡi xe buýt đi bắc Hollywood thời điểm, Matthew không ngừng suy xét hôm nay tình huống, Helen - Hermann rõ ràng sẽ không đem bảo đặt ở một tiểu diễn viên trên người, áp dụng là tát lưới rộng sách lược.

Hắn không khỏi lắc lắc đầu, phía trước ôm một điểm ảo tưởng, tỷ như Thiên Sứ trù tính công ty đại lực phủng hắn, hiện tại xem ra, trù tính công ty cũng không ngốc a.

Này cũng khiến Matthew triệt để minh bạch, cho dù là ở loại này tiểu không thể lại tiểu trù tính công ty bên trong, muốn chân chính xuất đầu, cũng muốn một đường xung phong liều chết đi ra.

“Cạnh tranh a.” Matthew lầm bầm lầu bầu,“Muốn hướng lên trên bò, liền muốn cạnh tranh, nào nghề cũng không ngoại lệ a.”

Đi đến bắc Hollywood, hắn xuống xe sau trực tiếp đi Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học, tại một đồng dạng là tháng năm khai ban ngôn ngữ ban báo danh, hôm nay Hollywood bày biện ra quốc tế hóa xu thế, cùng loại ngôn ngữ ban cũng tương đối thường gặp.

Báo hoàn danh, Matthew cấp Liszt đánh điện thoại trả phép, hôm nay thị trường chứng khoán hừng hực khí thế, thêm công tác tính chất không tốt, hồng chim cánh cụt công ty vẫn gặp phải tài xế không đủ, vào lúc ban đêm Liszt liền yêu cầu Matthew đi làm, bất quá tạm thời không lại phụ trách phía trước cao tầng nghiệp vụ, đổi thành vận chuyển phái đối thiết bị.

Này công tác đồng dạng là tại ban đêm, sáng sớm hôm sau tan tầm, Matthew không có bất cứ bất mãn, chung quy như vậy một phần buổi tối có thể rút thời gian ngủ, ban ngày lại có không nhàn công tác, cũng không phải rất dễ tìm.

Kế tiếp thực thời gian dài, hắn sinh hoạt rơi vào lặp lại trạng thái, buổi tối đi làm, ban ngày rèn luyện như tu, vẫn không có tiếp đến qua công tác.

Tháng năm đến, Bắc Mĩ truyền thống điện ảnh kỳ nghỉ hè kéo ra số lượng, Matthew biểu diễn huấn luyện ban cũng khai giảng .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 30: Thực Tiễn Lớn Hơn Lý Luận

1999 năm 5 nguyệt 3 ngày, một rất tầm thường thứ hai, Matthew từ hồng chim cánh cụt công ty tan tầm giao tiếp sau, lập tức gọi tới một chiếc taxi, vào buổi trưa chín giờ phía trước đúng giờ đuổi tới bắc Hollywood Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học, hôm nay là hắn báo danh biểu diễn ban đệ nhất thiên nhập học ngày.

Đi đến chuyên môn giảng bài phòng học tiền, Matthew đẩy cửa đi vào, do là tan tầm sau mới chạy tới, hắn đến tương đối muộn, to lớn phòng học trung, đã có hơn mười danh học sinh đứng ở nơi đó.

Trong phòng học không có bàn ghế, đối diện môn trên tường trang một mặt cự đại gương.

Matthew biên hướng bên kia đi, biên nhanh chóng đánh giá một chút nhóm người kia, mơ hồ nhìn thấy mấy tấm có điểm quen thuộc gương mặt, lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua, phỏng chừng khả năng là từng quan khán qua Hollywood điện ảnh trung diễn viên.

Có thể khiến hắn cảm giác nhìn quen mắt , khẳng định diễn qua siêu cấp đại phiến, Matthew tâm tư linh động, có phải hay không muốn tại đây huấn luyện trong ban luồn cúi một phen? Nhân mạch mạng lưới quan hệ đều là nhất điểm nhất điểm thành lập lên đến.

Đi đến nhóm người kia bên cạnh, Matthew đứng lại, có vài nhân hảo kỳ nhìn hắn một cái, nhìn thấy là người không quen, rất nhanh lại đem ánh mắt dời đi.

Cùng người xa lạ chào hỏi là môn học vấn, tùy tiện làm thân rất không nên, Matthew không có tùy tiện mở miệng, ngay lúc này, phòng học môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, một ôm cặp văn kiện nam nhân đi đến.

Đây là một điển hình người da trắng nam tử, đỉnh một khỏa dị thường bắt mắt đầu trọc, niên kỉ hẳn là tại năm mươi tuổi hướng lên trên, cả người khí định thần nhàn, nhìn qua tương đương có phạm.

“Khụ......” Đầu trọc cố ý ho khan một tiếng, hấp dẫn phòng học trung mọi người chú ý, trên mặt mỉm cười,“Các vị, buổi sáng hảo.”

Bao gồm Matthew ở bên trong, tất cả mọi người nhìn qua, lấy người này tuổi phán đoán, khẳng định không phải giống bọn họ như vậy học viên, hẳn là lão sư.

Quả nhiên, đầu trọc theo sau tự giới thiệu,“Ta gọi David - Astor, các ngươi giảng bài lão sư chi nhất.”

“Ta rất tưởng nhận thức các ngươi, bất quá hiện tại không vội, ta chuẩn bị một chuyên môn giai đoạn đến quen thuộc các ngươi.” David - Astor cũng không dong dài, trực tiếp tiến vào chính đề,“Các ngươi tới nơi này là muốn học tập biểu diễn hoặc là khiến tự thân kỹ xảo biểu diễn tiêu chuẩn có điều tiến bộ, các ngươi chỉ có sáu tháng thời gian, ta cam đoan sẽ không đem các ngươi thời gian lãng phí tại nước miếng mặt trên.”

Hắn hướng về phía trước đi vài bước, đứng ở mọi người bốn mét ngoại địa phương,“Ta không có đọc qua South California đại học điện ảnh học viện hoặc là California nghệ thuật học viện linh tinh chuyên nghiệp trường học, ta không phải một học viện phái, theo ta được biết, các ngươi cũng không có, cho nên ta và các ngươi như vậy, chỉ là tại giới điện ảnh giãy dụa phổ thông diễn viên, bất quá ta so các ngươi nhiều hơn bốn mươi năm thực tế biểu diễn kinh nghiệm.”

Nghe được đối phương không phải học viện phái, Matthew ngược lại cảm giác đến đúng, giống hắn như vậy dã chiêu số xuất thân nhân, học tập học viện phái gì đó chỉ sợ sẽ rất khó đi? Tương phản, nếu đồng dạng là dã chiêu số xuất thân người đến chỉ bảo, nói không chừng hiệu quả sẽ càng hảo.

Matthew đối với này những lý giải tương đối hữu hạn, chỉ là bản thân cảm giác.

David - Astor còn đang tiếp tục,“Ta thích đem ta biết đến đồ phân hưởng cho các ngươi, ta học tập kỹ xảo cùng kinh nghiệm đều là đến từ thực tế biểu diễn trung tôi luyện cùng tổng kết. Rất nhiều diễn viên có kinh nghiệm sở học kỹ xảo đều không là đến từ trường học, trừ cơ sở tri thức, muốn tưởng trở thành một danh thành công diễn viên, cần chính mình tích cóp cùng tổng kết.”

Đại đa số người đều tại chăm chú nghe, có thể đi vào đến nơi đây , không thể nghi ngờ đều là ôm ấp ngôi sao mộng nhân.

“Nếu có người nói cho ngươi, kỹ xảo biểu diễn tốt xấu có khách quan đánh giá tiêu chuẩn.” David - Astor tựa hồ có độc đáo quan điểm,“Đừng để ý đến bọn hắn, bọn họ tại phóng thí. Kỹ xảo biểu diễn đánh giá, chỉ là liên quan đến cá nhân phẩm vị mà thôi. Đương nhiên, tại chúng ta đánh giá người nào đó kỹ xảo biểu diễn khi, sẽ có một loại chủ lưu phán đoán. Đây chính là vì sao mọi người sẽ cảm thấy Dustin - Hofmann là một hảo diễn viên. Nhưng nếu ngươi không thích hắn, ngươi cũng không có sai, nhiều nhất nhiều nhất ngươi cũng chính là có một chút cổ quái.”

David - Astor đột nhiên vỗ tay,“Hảo, của ta lời vô nghĩa nói xong , chúng ta bắt đầu thực địa giảng bài !”

Hắn ánh mắt từ mọi người trên mặt đảo qua,“Các ngươi tổng cộng có mười bốn người, hiện tại hai hai xứng đôi, xuất trướng khi trước tự ta giới thiệu, sau đó dựa theo ta cung cấp kịch bản, tự do phát huy biểu diễn một màn diễn. Khiến ta nhìn xem các ngươi biểu diễn tiêu chuẩn !”

“Các ngươi có ba phút thời gian !”

Lời này thanh âm vừa dứt, Matthew liền xoay người, phi thường khách khí đối bên cạnh một nữ hài nói,“Ngươi hảo, chúng ta có thể hợp tác sao?”

Nữ hài nhìn Matthew liếc nhìn, Matthew đầy mặt dương quang xán lạn tươi cười, rất dễ dàng cho người hảo cảm.

“Có thể.” Nữ hài nhẹ nhàng gật đầu.

Lâm thời hợp tác diễn trò, ở đây nhân cũng không có cái gì chú ý, tựa như Matthew như vậy, tuyển cơ bản đều là bên cạnh nhân.

Gặp nữ hài không có cự tuyệt, Matthew lễ phép nói,“Ta là Matthew - Horner, Texas nhân.”

Nữ hài cũng mỉm cười,“Rachel - McAdams, Canada nhân.”

Này nữ hài mặt bộ đường cong có điểm cứng rắn, cười rộ lên khi lại có một đôi mê người má lúm, nàng không có cỡ nào xuất chúng mỹ mạo, tươi cười lại để người cảm giác dị thường thoải mái.

Mười bốn người, nhanh chóng chia làm bảy tổ, David - Astor vi mỗi một tổ hai người, phân phát một thức hai phân kịch bản, chỉ chừa cho bọn họ năm phút đồng hồ xem kịch bản trao đổi thời gian, sau đó một chọi hai mươi tuổi xuất đầu nam diễn viên bị hắn dẫn đầu thỉnh đi ra biểu diễn.

“Bắt đầu đi.”

David - Astor ra lệnh một tiếng, hai nam diễn viên làm qua tự giới thiệu, bắt đầu một hồi rất đơn giản đối thoại hí.

“Ngươi đêm qua đang làm cái gì?” Để tóc ngắn nam diễn viên dẫn đầu mở miệng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích,“Ta gọi điện thoại ngươi vì sao không tiếp?”

Đối diện tóc dài nam diễn viên xòe tay, đầy mặt khó xử,“Lão bà của ta không để ta tiếp điện thoại, ta ra không được !”

Tóc ngắn nam diễn viên vẫn là bất động, trên mặt biểu tình biến hóa cũng không lớn,“Ta tại quán rượu bên trong đợi ngươi một đêm !”

“Ta cũng không tưởng a.” Đối diện nhân tương đương buồn bực,“Lão bà của ta nói, ta lại với ngươi uống rượu, nàng liền đánh gãy của ta chân......”

Đơn giản đối thoại biểu diễn rất nhanh kết thúc, Matthew nhìn kia hai người, thấp giọng hỏi bên cạnh nữ hài,“Ngươi cảm giác nào biểu hiện hảo?”

“Trưởng tóc cái kia.” Rachel - McAdams tùy ý trả lời.

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ân, ta cũng như vậy cho rằng.”

Tuy rằng đối biểu diễn không thế nào thông thạo, nhưng hắn vẫn là có thể rõ ràng phân biệt đi ra, trưởng tóc nam diễn viên so tóc ngắn biểu hiện càng tốt một ít, cụ thể hảo tại nơi nào, hắn lại nói không ra đến.

“Các ngươi cho ta cảm giác rất cứng ngắc !” David - Astor đi đến kia hai người bên cạnh,“Cũng rất khô khan !”

Hắn đầu tiên đối tóc ngắn nam diễn viên nói,“Đối thoại không chỉ là dựa vào miệng ! còn có thân thể ngôn ngữ.” Nói tới đây, hắn làm khoa trương biểu tình,“Ngươi đâu, cơ hồ tại chỗ bất động, liên động tác nhỏ cũng không có, thẳng sinh sinh nhìn chằm chằm người khác đối thoại, khiến ngươi có vẻ phi thường khô khan !”

Nghe David - Astor nói như thế, Matthew bừng tỉnh đại ngộ, nhưng không chính là dạng này sao? Cái kia tóc ngắn nam diễn viên từ đầu tới đuôi đứng thẳng bất động, ngay cả biểu tình tựa hồ cũng không có biến qua !

David - Astor đã ngược lại đối tóc dài nam diễn viên nói,“Ngươi so hắn có sức sống, hơn nữa ta nhìn thấy ngươi trên người một cỗ bày ra lực, một loại muốn biểu hiện chính mình dục vọng, đây là chuyện tốt, bảo trì đi xuống.”

Matthew cũng coi như hiểu được , vì sao tóc dài nam diễn viên cho hắn cảm giác so tóc ngắn nam diễn viên yếu tốt.

Loại sự tình này chỉ cách một tầng cửa sổ giấy, không có nhân vạch trần mà nói, không biết muốn bao lâu tài năng suy nghĩ cẩn thận.

“Giống loại này mở ra thức đối thoại vai diễn, tại điện ảnh hoặc là mặt khác loại hình biểu diễn trung, rất nhiều, nó nhìn như đơn giản, muốn diễn hảo lại không dễ dàng !”

David - Astor sửa thành đối mọi người nói,“Mở ra thức nói chuyện thời điểm, có thể luyện tập nếm thử hơi chút đi lại, ngẩng đầu, nhíu mày, bĩu môi, dương tay đẳng thân thể ngôn ngữ, phải tránh đan bản nghiêm túc, lớn đến nhân vật chính, nhỏ đến một hai câu lời kịch nhân vật, đều có thể dùng thân thể ngôn ngữ đến bày ra không khí.”

Matthew đem những lời này chặt chẽ ghi tạc trong đầu.

Một hồi biểu diễn xem xong, hắn xem như minh bạch , David - Astor không phải học viện phái xuất thân nhân, càng chú trọng thực tế biểu diễn thực tiễn, căn bản không có giống hắn xem qua bộ sách như vậy, đem cái gì phóng thích thiên tính, còn có biểu hiện phái, thể nghiệm phái cùng phương pháp phái linh tinh lý luận chuyển ra thao thao bất tuyệt.

Đây chính là biểu diễn tốc thành ban, giờ dạy học rất có hạn, đối với này mấy không có trải qua hệ thống học tập, đặc biệt giống hắn loại này văn hóa trình độ không cao người đến nói, kia vài thâm ảo lý luận xa không bằng phương thức này học tập càng hữu hiệu.

Nếu đi lên liền đại đàm đặc đàm biểu diễn lý luận, người khác không rõ ràng, Matthew phỏng chừng chính mình rất nhanh liền sẽ hôn mê.

Tiếp lên sân một nam diễn viên cùng một nữ diễn viên, bọn họ hí không có lời kịch, David - Astor làm cho bọn họ sung làm một kết thân huynh muội, biểu diễn biết được thân muội muội bị người sát hại sau cảnh tượng.

David - Astor vừa kêu bắt đầu, nữ diễn viên liền ở chỗ đó, thủy chung bản một “Khổ bức mặt” Kêu lên đế, đồng thời còn tại khóc......

Nàng khóc phi thường thương tâm, giống như là thật sự chết muội muội như vậy.

Nam diễn viên tắc bất đồng, đầu tiên là có điểm bực bội cùng không thể tin được biểu tình, tiếp cũng bản khởi khổ bức mặt, sau đó mặt bộ cùng miệng tại đôi chút trừu động, này đầu động tác, có loại nói không nên lời chật vật......

David - Astor lại đứng ra bình luận,“Hai vị biểu hiện thực hảo, vượt qua của ta mong muốn, nhưng ta càng thưởng thức sau một vị.”

Matthew không khỏi vò đầu, dựa theo lẽ thường đến nói, nữ diễn viên mới càng phù hợp trong hiện thực tình huống.

“Đầu tiên, ta muốn nhắc nhở các vị, đây là tại biểu diễn, biểu diễn muốn vì kịch mục, kịch tập hoặc là điện ảnh phục vụ.” David - Astor chi tiết giải thích nói,“Gặp được loại này cảnh tượng thời điểm, nếu không phải đặc thù yêu cầu, trước đừng vu sớm liền khóc lớn triển lộ ra thương thế của ngươi tâm, như vậy cũng không thể cấp người xem mang đi ‘Nhử’ cảm giác, ngươi tất yếu phải làm vài thứ đến nhuộm đẫm người xem tâm tình.”

Hắn nhìn nam diễn viên nói,“Tỷ như trước triển lãm khổ sở, sau đó dùng trên ngôn ngữ chật vật phối hợp, hoặc là làm một ít thật bất đắc dĩ không thể tin được, khóc không ra nước mắt biểu tình. Cuối cùng mới đem ngươi thương tâm triển lộ đi ra, nhưng muốn căn cứ kịch tình bày ra bất đồng phân lượng thương tâm, người khác còn chưa có chết...... Ngươi lại trước đem hắn khóc chết .”

“Hảo !” Hắn khoát tay,“Chúng ta tiếp đến.”

Đôi nam nữ kia diễn viên đi trở về, lại một đôi diễn viên tiến lên, một đoạn thời gian qua đi, đến phiên Matthew bọn họ hai.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 31: Hảo Diễn Viên Mấu Chốt Là Gì

Chung quanh một mảnh im lặng, Matthew đứng thẳng ở trong phòng học ương, Rachel - McAdams đứng ở đối diện hai mét ngoại địa phương, bởi khuyết thiếu đạo cụ, nàng trực tiếp lấy tay khoa tay múa chân ra thương thủ thế, chỉ Matthew đầu.

David - Astor dạy học lấy thực dụng tính làm chủ, thậm chí có thể nói chính là tại nhằm vào Hollywood ảnh thị nghề.

Vô luận là phía trước đối thoại hí cùng tử gia nhân hí, vẫn là Matthew cùng Rachel - McAdams chuẩn bị biểu diễn bắt cóc vai diễn, đều là Hollywood điện ảnh hoặc là phim truyền hình tập trung, thông thường nhất kiều đoạn.

Matthew cùng Rachel - McAdams lấy đến kịch bản cũng không phức tạp, Matthew đóng vai một vị nữ nhi bị bắt cóc ngạnh hán, Rachel - McAdams còn lại là uy hiếp hắn bắt cóc giả.

“Đem đồ giao ra đây !” Rachel - McAdams trên mặt má lúm hoàn toàn biến mất không thấy, tương đối cứng rắn mặt bộ đường cong phối hợp thượng cơ nhục tinh chỉnh, khiến cả khuôn mặt có vẻ hết sức âm thứu, nhất là môi cố ý lật ra, lộ ra hai hàng gắt gao cắn hợp răng nanh, càng là mang ra một cỗ ngoan kình,“Bằng không ngươi nữ nhi liền chết !”

Đối với chính mình nhân vật, vừa rồi Matthew liền có qua tự hỏi, đặc biệt là David - Astor về đối thoại hí một đoạn giảng thuật sau, cũng có sở cảm xúc, cảnh này giảng thuật là ngạnh hán cùng bắt cóc giả tại ngôn ngữ trung dây dưa, từ trên căn bản đến nói, cũng là một hồi đối thoại hí.

Cho nên, hắn không thể giống Nhật mạn nhân vật trung đối thoại như vậy, ngây ngốc đứng ở chỗ này quang lật khóe miệng.

Dưới tình huống bình thường, bị người bắt cóc nhất là bị thương chỉ, đại bộ phận người đều sẽ lo lắng hãi hùng, cảm xúc thất khống, khóc lớn đại náo, đây là rất bình thường .

Nhưng là có chút cảnh tượng có chút nhân vật, liền không thể như vậy.

Tỷ như hắn hiện tại nhân vật này, là một vị ngạnh hán !

Chỗ nào gọi là ngạnh hán? Matthew xem qua điện ảnh trung,[ Die Hard ] trung Bruce - Willis,[ chung kết giả 2] trung Arnold - Schwarzenegger,[ đệ nhất tích huyết ] hệ liệt Silvestre - Stallone,[ Mission Impossible ] hệ liệt Tom - Cruise, đều dùng phần mình phương thức tiến hành qua thuyết minh.

Matthew cho rằng, như vậy một ngạnh hán, tất yếu phải rất lãnh tĩnh.

“Ngươi đem nàng giấu ở nơi nào ?” Matthew đầy mặt lãnh khốc,“Nhìn không tới nữ nhi tiền, ta sẽ không cho ngươi bất cứ thứ gì.”

Hai câu lời kịch vừa nói xong, David - Astor khẽ nhíu mày, lại cái gì cũng không có nói.

“Này gọi là Matthew - Horner trẻ tuổi nhân, ngoại hình điều kiện không sai.” Hắn vẫn nhìn hai người biểu diễn,“Kỹ xảo biểu diễn tiêu chuẩn cũng không dám lấy lòng.”

Cho dù không cần cẩn thận phân biệt, hắn cũng có thể nhìn ra đến, Matthew - Horner đang bắt chước Tom - Cruise, đáng tiếc hắn chỉ bắt chước đến Tom - Cruise khốc một mặt, lại không có ngạnh hán sau lưng mặt khác.

Hai người biểu diễn còn đang tiếp tục, biểu hiện lại rõ ràng bất đồng.

Matthew thủy chung trừng lớn ánh mắt, phồng đủ khí thế, bày ra một bộ lãnh khốc mười phần ngạnh hán bộ dáng, nhưng người ở bên ngoài xem ra, thủy chung đều là một bộ biểu tình; Rachel - McAdams tắc rõ ràng bất đồng, nàng kỹ xảo biểu diễn không hẳn có bao nhiêu hảo, lại tại Matthew phụ trợ dưới, có vẻ thoải mái tự nhiên, đặc biệt là lợi dụng lông mi, khóe miệng cùng ánh mắt, cùng với trên mặt cơ nhục rất nhỏ biến hóa, khiến chính mình biểu tình càng thêm thích hợp đối thoại nhuộm đẫm bầu không khí.

Ở đây mỗi người, đều có thể nhìn ra được đến, này hai người biểu diễn căn bản không ở một trên tiêu chuẩn tuyến.

Thậm chí, liên Matthew chính mình đều ý thức được .

Rachel - McAdams thoạt nhìn đặc biệt nhỏ xinh, kết quả vừa lên sân, toàn bộ khí tràng đều thay đổi, Matthew cảm giác được một từ ngữ: Hợp lý.

Này nữ hài chẳng những khí tức hợp lý, động tác hợp lý, liên chọn lông mi phiết miệng đều hợp lý, hắn hoàn toàn theo không kịp nàng tiết tấu, vấn đề này rất muốn mạng, dựa theo kịch bản yêu cầu, hai nhân vật đều rất cường ngạnh, nhưng hắn nhân vật là cường thế cái kia, Rachel - McAdams là thoáng nhược thế cái kia, Rachel - McAdams lại đem đối mặt siêu cấp ngạnh hán kẻ bắt cóc nhược diễn vừa đúng.

Nhất định muốn tìm thích hợp hình dung mà nói, Matthew cho rằng nàng là kiến trúc trên công trường tay cầm bay thợ hồ đại công, mà hắn chỉ là vung đại chùy làm phá hư tiểu công, vẫn là lâm thời cái loại này.

Matthew cuối cùng nửa phút hí, hoàn toàn chính là cùng Rachel - McAdams tiết tấu tại đi.

“Đình !”

Sở hữu lời kịch kết thúc, David - Astor hô một câu, sau đó đi đến Matthew cùng Rachel - McAdams bên cạnh.

Matthew đối Rachel - McAdams nhẹ nhàng gật đầu.

Rachel - McAdams không còn phía trước âm thứu, cũng khẽ gật đầu, một đôi hảo xem mày ngay sau đó chau lên, vừa nàng thưởng hí .

Xác thật, này không thể hoàn toàn quái nàng, đối diện nam diễn viên biểu diễn quá mức bình thường, nhưng như vậy một màn diễn, nàng đều khống chế không tốt lực đạo......

Rachel - McAdams lắc đầu, biết chính mình kỹ xảo biểu diễn đừng nói thu phóng tự nhiên , cự ly không sai đều còn kém được quá xa.

Về phần đối diện gọi là Matthew - Horner nam diễn viên, phối hợp xuất sắc ngoại hình đùa giỡn soái phẫn khốc còn chắp vá, kỹ xảo biểu diễn thật sự là không bao nhiêu.

“Ngươi làm không sai.” David - Astor đầu tiên đối Rachel - McAdams nói,“Hiện tại nhất khiếm khuyết là trường kỳ đại lượng luyện tập cùng đủ nhiều biểu diễn kinh nghiệm.”

Hắn ngược lại đối mọi người nói,“Biểu diễn là một hạng kỹ năng, kỹ năng đề cao chỉ có một con đường, đó chính là không ngừng luyện tập. Biểu diễn loại này cùng thân thể khống chế tương quan kỹ năng càng là như thế, tựa như vận động viên cũng không phải trời sinh , mà là kiên trì bền bỉ luyện ra !”

Người khác thấy thế nào David - Astor, Matthew không rõ ràng, nhưng tại hắn loại này có đầy đủ xã hội kinh nghiệm nhân trong mắt, gã này sở chỉ bảo gì đó, có thể nói là điển hình chủ nghĩa thực dụng.

Có lẽ trên thế giới này thật không hề như thế nào cần luyện tập biểu diễn thiên tài, bất quá Matthew rõ ràng, hắn không phải người như vậy.

Kiên trì bền bỉ luyện tập ! Matthew chặt chẽ nhớ kỹ những lời này.

David - Astor tiếp đối Matthew nói,“Vấn đề của ngươi rất rõ ràng, biểu diễn kinh nghiệm không đủ, biểu diễn hình thức chỉ một hóa cùng thể hiện ra ngoài.”

Nghe hắn nói như thế, Matthew cực kỳ chăm chú gật đầu, hắn tới nơi này chính là tìm người chỉ đạo .

“Như vậy vai diễn, không phải lộ ra lãnh khốc mặt, chính là một bộ giống như hài tử quật cường, diễn trò nhìn như đúng chỗ , lại xem nhẹ chi tiết.” David - Astor tiếp tục đối Matthew nói,“Vừa ngươi biểu hiện thực lãnh khốc, vấn đề là bị bắt cóc là ngươi nữ nhi, kịch bản muốn ngươi đắp nặn không chỉ là một ngạnh hán, vẫn là một nhu tình hảo phụ thân ! chỉ có lãnh khốc......”

Hắn lắc lắc đầu,“Ngươi cho rằng thích hợp sao?”

Matthew cũng lắc đầu, đồng thời chủ động hỏi,“Thêm một ít lo lắng cùng kinh hoảng có phải hay không sẽ hảo chút?”

“Có thể.” David - Astor đầu tiên là gật đầu, tiếp lại dặn dò,“Biểu diễn không có cụ thể lượng hóa tiêu chuẩn, muốn xem cụ thể tình huống đến nắm chắc.”

Mười bốn người trung, đại bộ phận đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm David - Astor, chăm chú lắng nghe hắn mà nói, đối với rất nhiều văn hóa trình độ không cao, không có nhận qua hệ thống biểu diễn học tập người đến nói, David - Astor cực kỳ giống một hảo lão sư.

Theo sau, Matthew cùng Rachel - McAdams rời khỏi biểu diễn nơi sân, lại có một đôi diễn viên tiến vào biểu diễn.

Này đường biểu diễn khóa thượng, Matthew từ đầu tới cuối đều tập trung tinh thần, sợ bỏ qua bất cứ hữu dụng tri thức, so với thiên phú cùng kỹ xảo biểu diễn tiêu chuẩn, hắn khả năng tại mọi người trung muốn xếp đến tương đối dựa vào sau vị trí, nhưng luận cùng chuyên chú trình độ, không ai có thể so sánh được với hắn.

Liên thoạt nhìn phi thường nghiêm túc Rachel - McAdams cũng kém một mảng lớn.

Một buổi sáng chương trình học trong chớp mắt, Matthew thậm chí cảm giác thời gian qua được quá nhanh , cùng người khác vội vã rời đi bất đồng, hắn riêng đuổi theo ra phòng học, tìm đến còn không có đi xa David - Astor, hỏi một tự nhận là rất mấu chốt vấn đề.

“Astor tiên sinh.” Hắn rất có lễ phép hỏi,“Trở thành một hảo diễn viên mấu chốt là cái gì?”

Cứ việc hắn muốn làm là Hollywood điện ảnh ngôi sao, không phải diễn viên, nhưng cũng biết nơi này cạnh tranh kịch liệt, nếu kỹ xảo biểu diễn liên cơ bản tiêu chuẩn cũng không có, liền tính vận khí tốt có thể đỏ, rất nhanh cũng sẽ té rớt đáy cốc, kia cũng không phải là hắn muốn .

“Matthew, là đi?” David - Astor đối với hắn có ấn tượng, suy nghĩ một hồi nói,“Ta cho rằng diễn viên hẳn là khiêm tốn, hơn nữa không phải phù phiếm khiêm tốn.”

Nghe hắn nói như thế, Matthew mơ hồ, tưởng không rõ đây là cái gì ý tứ.

David - Astor còn nói thêm,“Hoàn mỹ biểu diễn cũng không tồn tại. Bởi vậy, đối với mĩ chúng ta muốn vĩnh viễn tồn kính sợ chi tâm.” Hắn đối Matthew gật gật đầu,“Hảo học là một chuyện tốt, tại Hollywood là đáng quý phẩm chất.”

Đại khái là chú ý tới Matthew lên lớp khi bất đồng với người khác chăm chú cùng chuyên chú, David - Astor riêng nói một câu,“Bảo trì đi xuống, như vậy khi cơ hội xuất hiện, ngươi mới có bắt lấy tư bản.”

Hắn đối Matthew gật gật đầu, xoay người rời khỏi .

Matthew gãi gãi đầu, câu nói kế tiếp hắn đương nhiên nghe hiểu được, phía trước về khiêm tốn mà nói, lại có chút hồ đồ.

Đứng ở chỗ này suy nghĩ một hồi, thật sự làm không rõ, dứt khoát hướng về trường học phòng ăn (nhà hàng) đi, đơn giản dùng qua cơm trưa, lại ngồi nghỉ ngơi một hồi, hắn đi đến một khác gian phòng học, chuẩn bị thượng đã báo qua danh ngôn ngữ khóa.

Tại đây gian phòng học trung, Matthew thấy được mấy cái quen thuộc gương mặt, có buổi sáng cùng lên lớp nhân cũng đến thượng ngôn ngữ khóa , trong đó liền có diễn qua đối thủ hí Rachel - McAdams.

Nhìn thấy Rachel - McAdams bên cạnh chỗ ngồi không, Matthew lập tức đi qua.

“Hải, Rachel.” Hắn biểu hiện ra ngoài tính cách vô cùng tốt, lễ phép hỏi,“Nơi này có người sao?”

Nhìn thấy Matthew dương quang xán lạn tươi cười, Rachel - McAdams cũng lễ phép đáp lại,“Ngươi hảo a, Matthew. Không ai, tùy tiện tọa.”

Matthew kéo ra ghế dựa, ngồi xuống, hỏi,“Thật xảo, ngươi cũng báo danh ngôn ngữ khóa .”

“Không có biện pháp a.” Rachel - McAdams có chút bất đắc dĩ nói,“Người đại diện nói ta khẩu âm quá nặng, tất yếu phải uốn nắn.”

Matthew nở nụ cười,“Của ta người đại diện cũng là nói như vậy, nàng cho rằng của ta Texas khẩu âm rất thổ.”

Rachel - McAdams tràn đầy đồng cảm,“Cũng không phải là sao, của ta người đại diện cũng cho rằng của ta Canada khẩu âm không dễ nghe.”

Có cộng đồng đề tài, hai người dần dần quen thuộc lên.

Cùng lúc đó, Helen - Hermann lợi dụng chính mình cùng Ridley - Scott quan hệ, không ngừng cùng Gladiator kịch tổ câu thông liên hệ, lấy đến một khiến Matthew chân chính đi lên truyền thông cơ hội.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 32: Đồ Con Lợn

Burbank Thiên Sứ diễn nghệ trù tính công ty văn phòng trung, Helen - Hermann cắt đứt điện thoại, ngồi tựa ở trên ghế lão bản, nâng tay xoa xoa mi tâm, nhẹ nhàng phun ra một hơi, cả người thoạt nhìn tựa hồ thả lỏng rất nhiều.

“Một tấm áp phích điện ảnh......” Amanda là nàng biểu muội, mở miệng nói đến không có cái gì cố kỵ,“Dùng được ngươi tự mình gọi điện thoại, còn lãng phí nhiều như vậy nước miếng sao? Chúng ta từ Gladiator này bút nghiệp vụ bên trên kiếm tiền, liên công ty tiền thuê nhà đều không đủ.”

Helen - Hermann hai tay ôm ngực, hỏi,“Thân ái , giải trí trù tính công ty như thế nào kiếm tiền? Cơ bản nhất .”

Amanda không chút do dự trả lời,“Đương nhiên là từ hộ khách thu nhập trung trừu thành, kiếm tiền càng nhiều hộ khách, chúng ta trừu thành càng nhiều.”

“Cái dạng gì hộ khách có thể ở Hollywood kiếm nhiều tiền?” Helen - Hermann lại hỏi.

“Đương nhiên là đại minh tinh kiếm được nhiều .” Vấn đề này không làm khó được Amanda,“Kia vài thành danh đại minh tinh, một bộ phim thù lao mấy trăm vạn dollar, thậm chí hơn một ngàn vạn dollar, lại thêm đại ngôn hợp đồng......”

Helen - Hermann ngắt lời của nàng,“Ngươi cảm giác kia vài đại minh tinh sẽ gia nhập Thiên Sứ trù tính sao?”

“Sẽ không !” Amanda thẳng lắc đầu,“Chúng ta như vậy tiểu công ty nào đại minh tinh nguyện ý đến?”

“Cho nên nói......” Helen - Hermann có vẻ cực kỳ tự tin,“Chúng ta muốn bồi dưỡng Thiên Sứ trù tính ngôi sao hộ khách.”

Nàng ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén,“Ta tại thu phát thất thực tập kỳ còn không có kết thúc, liền lựa chọn đi ra gây dựng sự nghiệp, có không ít người đều đang nhìn ta chê cười, nếu ta ngay cả một minh tinh hộ khách đều mang không ra đến, tương lai trở về thời điểm, như thế nào đối mặt kia vài cười nhạo gương mặt?”

Amanda biết nhà mình biểu tỷ là phi thường muốn cường nhân, bằng không cũng sẽ không đi ra gây dựng sự nghiệp.

“Nếu tương lai ta mang theo một A hoặc là siêu A ngôi sao trở về.” Helen - Hermann mà nói còn không có hoàn,“Ta lấy đến nên thuộc về ta này nọ, ai còn sẽ nhiều nói?”

“Rất khó.” Amanda ăn ngay nói thật,“Chúng ta là tiểu công ty, liền ngươi trong tay có điểm tài nguyên, cùng ngũ đại trù tính công ty căn bản không có cách nào khác so, cũng không ra Leonardo - DiCaprio cái loại này một đêm hồng biến toàn thế giới đại minh tinh.”

Helen - Hermann xòe tay,“Cho nên nói, đường phải từng bước một đi, ta tranh thủ khiến công ty hộ khách xuất hiện ở Gladiator tuyên truyền áp phích bên trên, chính là đang vì bước tiếp theo trải đường.”

Amanda hảo kỳ hỏi,“Ngươi như vậy xem hảo Matthew - Horner?”

Nàng đối với này cá nhân ấn tượng rất không sai, đối phương có khi sẽ lại đây cùng nàng trò chuyện hội, một rất nhiệt tình rất sáng sủa nhân.

“Không có.” Helen - Hermann thong thả mà kiên định lắc đầu,“Matthew - Horner hiểu được luồn cúi, da mặt dày, còn có điểm vô sỉ, tuy rằng này mấy đều là trở thành ngôi sao ắt không thể thiếu phẩm chất, nhưng chúng ta không thể đem tài nguyên tùy tiện đặt ở bất cứ một người trên người.”

“Úc !” Amanda sáng tỏ gật đầu,“Chúng ta phía trước phía sau cùng hơn mười cá nhân ký dài chừng, chính là đang tìm chân chính có giá trị nhân.”

Helen - Hermann chuyển động ghế dựa, nhìn về phía ngoài cửa sổ,“Có thể nói như vậy, quyển định phạm vi cũng đủ lớn, mới có thể tìm đến tối có sức sống cái kia.” Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Cha ta cùng Gladiator tiền kỳ tuyên truyền áp phích chỉ là nước cờ đầu, ai biết đối phương lại chọn cái nào? Ta có xác thực tin tức,Jive đĩa nhạc công ty vì khiến ca sĩ ký kết một phần tân dài chừng, lựa chọn MV nam chính khi, đầu tiên sẽ nghe theo ca sĩ cá nhân ý kiến.”

Nàng nâng lên cánh tay, chống ở ghế dựa trên tay vịn,“Vị kia ca sĩ ta đã thấy vài lần, EQ phương diện tựa hồ có chút vấn đề, ai cũng không thể nói chuẩn nàng lựa chọn.”

“Quản nàng tuyển ai đâu, không phải đều là từ chúng ta công ty nhân trung tuyển sao?” Tuy rằng đối Matthew - Horner ấn tượng rất tốt, nhưng Amanda còn không về phần vì hắn nói chuyện,“Có thể lấy đến như vậy tài nguyên, truyền ra đi còn không cho kia vài tiểu trù tính công ty hâm mộ chết !”

Helen - Hermann cười cười,“Còn chưa định ra đến đâu.”

Tuy rằng muốn vận dụng phụ thân quan hệ, nhưng Helen - Hermann không có chột dạ, đối với nàng người như thế đến nói, gia đình nhân mạch mạng lưới quan hệ bản thân chính là khai sáng sự nghiệp tài nguyên.

Liên tục lên hơn một tuần biểu diễn khóa, Matthew cảm giác lấy được ích không phải là ít, hơn nữa từ người đại diện Helen - Hermann điện thoại trung được đến một tin tức tốt, hắn đóng vai Dã Man nhân lãnh tụ dẫn dắt Dã Man nhân rống giận hiện trường ảnh chụp, sẽ làm Gladiator tiền kỳ tuyên truyền áp phích, bị Universal ảnh nghiệp đầu nhập đến phim trước tuyên truyền tạo thế trong.

Matthew vẫn là có chút tiểu hưng phấn , dù sao cũng là lần đầu tiên khả năng muốn đi lên truyền thông.

Lúc ấy chụp hiện trường ảnh sân khấu hắn cũng xem qua, tuy rằng da cừu tăng lớn râu tạo hình chợt vừa thấy không nhận ra được, nhưng hơi chút phân biệt mà nói, vẫn là có thể nhận ra hắn kia trương xác nhận độ cực cao mặt.

Gần nhất trong khoảng thời gian này, Matthew cứ việc không có lại lấy đến nhân vật, tâm tình lại không sai, Helen - Hermann thông tri tin tức cùng tại biểu diễn ban lấy được ích không phải là ít học tập là một phương diện,[ cấm kỵ Tarot bài ] kịch tổ tạm thời không lại phát luật sư hàm là một phương diện khác.

Đối phương tựa hồ hoàn toàn đem hắn quên , hắn thời gian rất lâu cũng không có thu đến luật sư hàm .

Matthew ôm tiểu nhân vật may mắn tâm tính, căn cứ có thể tỉnh liền tỉnh nguyên tắc, tạm thời không có lại đi tìm luật sư.

Nếu có thể tiết kiệm này bút phí tổn mà nói, liền có thể lên kế hoạch mua một chiếc xe second-hand .

Tại đây quốc gia, không xe rất không có phương tiện .

Nhất là hắn, một ngày muốn chạy rất nhiều địa phương, thứ hai đến thứ sáu ban ngày cơ bản đều phải đi Los Angeles Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học bên trên biểu diễn ban cùng ngôn ngữ ban, còn muốn lợi dụng thời gian nhàn hạ bảo trì đọc, để mau chóng đề cao tự thân văn hóa trình độ, buổi tối tiếp tục tại hồng chim cánh cụt công ty đương tài xế, từng cái cuối tuần đi Thiên Sứ trù tính công ty chuyển một vòng, không vì cái gì khác , gắng đạt tới cùng Helen - Hermann hỗn càng quen thuộc.

Thậm chí ngay cả công ty trước đài tiếp đãi Amanda, đều cùng hắn rất quen thuộc , có hướng không có gì giấu nhau bằng hữu phát triển xu thế.

Matthew có thể nói bước vào diễn viên này giới, nhưng ngẩng đầu hướng lên trên xem, hai mắt một mạt hắc, trừ Helen - Hermann ngoài, tạm thời tìm không thấy càng thích hợp dựa thế địa phương.

Về phần Angelina - Jolie, tại giới thiệu qua Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học sau, song phương ân oán thanh toán xong, Matthew thử đánh qua vài lần nàng trợ lý điện thoại, đối phương trực tiếp cắt đứt, thái độ phi thường rõ ràng.

Tiểu nhân vật có tiểu nhân vật bi ai cùng bất đắc dĩ, tiểu nhân vật muốn hướng lên trên bò, liền muốn tìm đến thích hợp phương pháp.

“Hải, Matthew !”

Ngôn ngữ ban tan học, bởi vì đi toilet quan hệ, Matthew đi ra muộn một hồi, vừa đi đến Los Angeles Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học cửa, một chiếc thoáng hiển lão cũ Ford xe hơi liền dừng ở bên cạnh, trên chỗ điều khiển thủy tinh rơi xuống, lộ ra Rachel - McAdams treo tươi đẹp tươi cười mặt,“Đi nơi nào? Ta chở ngươi đoạn đường.”

Hơn mười ngày thời gian, hai người dần dần hỗn chín, Matthew cũng không phải lần đầu tiên đi lên Rachel - McAdams xe, dù sao tiện đường, trực tiếp đi đến phó điều khiển bên kia, kéo ra trên cửa xe xe, đồng thời nói,“Hollywood đại đạo, chỗ cũ.”

Rachel - McAdams phát động ô tô, chạy thượng đi thông phía đông bắc đường, rời đi xe cộ lưu lượng tương đối lớn bắc Hollywood trung tâm khu sau, hỏi,“Ngươi còn tại bên kia kiêm chức đương tài xế.”

“Ân.” Matthew thoáng điều chỉnh dưới dây an toàn,“Ta tạm thời tìm không thấy càng thích hợp kiêm chức.”

“Ngươi bên kia tuyển nhận nữ tài xế sao?” Rachel - McAdams phía trước nghe Matthew nhắc tới qua kiêm chức,“Chiêu mà nói ta đi nhận lời mời.”

Matthew lắc lắc đầu, ăn ngay nói thật,“Công ty đều là ban đêm ra xe, không cần nữ tài xế.” Hắn quan tâm hỏi,“Ngươi tại McDonald kiêm chức không làm sao?”

Loại này thấp cấp phòng ăn (nhà hàng) lâm thời công, thực ra cũng rất thích hợp tiểu diễn viên kiêm chức.

Rachel - McAdams đảo quanh phương hướng, đẳng xe rẽ qua sau, mới nói,“Không tưởng làm, phòng ăn (nhà hàng) hai mươi bốn giờ buôn bán, ta mỗi ngày buổi tối muốn ngao tám giờ, lại không giống ngươi có thể trốn ở trong xe ngủ, trung gian cơ hồ rất ít nghỉ ngơi, đối ngày hôm sau ảnh hưởng rất lớn.”

Nàng chỉ chỉ ánh mắt,“Quầng thâm mắt cũng càng ngày càng nặng , lại chịu đựng, liên bình hoa đều diễn không được.”

Matthew chính mình chỉ có thể hỗn ấm no, loại sự tình này muốn hỗ trợ, cũng không biết từ đâu bang khởi.

Rachel - McAdams tiếp tục nói,“Phòng ăn (nhà hàng) còn tưởng tiến thêm một bước áp bức ta tiền lương, đè thấp đến Los Angeles thấp nhất khi lương, ta thật hoài nghi, hiện tại liền đến Hollywood lang bạt có phải hay không chính xác.”

“Đến tổng có cơ hội.” Matthew đáp một câu.

“Ân.” Rachel - McAdams khẽ gật đầu,“Nhưng gặp được khó khăn so với ta tưởng tượng lớn hơn, nơi nơi bị người ức hiếp.”

Matthew nhún vai, nhớ tới mấy ngày hôm trước ở trên báo chí xem qua một câu, lấy đến nói cười nói,“Người nghèo không có hưởng thụ dân chủ và tự do quyền lực.”

Rachel - McAdams cười ra hai hảo xem má lúm,“Ngươi nói quá đúng !”

Ô tô dần dần tiếp cận hồng chim cánh cụt phục vụ công ty, Matthew nhắc nhở nói,“Rachel, ngươi ký ước là đại trù tính công ty, gặp được loại này phiền toái hẳn là đi tìm người đại diện, người đại diện nói không chừng có biện pháp.”

“Cũng chỉ có biện pháp này .” Rachel - McAdams đem xe dừng ở hồng chim cánh cụt công ty phụ cận,“Quay đầu ta liền liên hệ hắn.”

Nàng gặp Matthew đẩy ra cửa xe xuống xe, phất phất tay,“Tái kiến, Matthew.”

Matthew đóng cửa xe, đứng ở ven đường, cũng phất phất tay,“Tái kiến, Rachel.”

Ford xe lái đi sau, Matthew không có lập tức lên lầu, cố ý tại sạp báo này mua mấy phân giải trí báo chí cùng tạp chí, trong đó liền có chuyên chú điện ảnh cùng Hollywood Premiere cùng Hollywood Reporter, dựa theo Helen - Hermann theo như lời thời gian, Gladiator gần đây thả ra trước tuyên truyền áp phích, cũng có thể xuất hiện ở trên truyền thông .

Hắn hướng tới hồng chim cánh cụt công ty cửa đi thời điểm, liền khẩn cấp lật ra Premiere, rất dễ dàng liền tìm đến đưa tin Gladiator trang, trong đó một tấm áp phích chính là hắn đứng ở một đống Dã Man nhân phía trước phẫn nộ rít gào tình cảnh.

Áp phích bên trên là hắn nửa người đặc tả, toàn bộ khuôn mặt đều rất rõ ràng, Matthew đi vào công ty đại môn, nghĩ có phải hay không hẳn là đem này mấy trân quý lên?

“Matthew.”

Trước đài nhân viên nhìn thấy hắn, lập tức nói,“Liszt tiên sinh phân phó, ngươi đến lập tức đi gặp hắn.”

Tầng hai trong văn phòng, đầu trọc hắc nhân oai ngồi ở trên ghế, đối cao gầy chọn Liszt nói,“Tin tưởng ta, tuyệt đối không có sai, Matthew - Horner cái kia Texas quê mùa, còn tại làm ngôi sao mộng đâu !”

Bên cạnh mập mạp nhe ra miệng rộng, phát ra khinh thường thanh âm,“Lợn ngốc chính là lợn ngốc ! vĩnh viễn đều sẽ không hấp thụ giáo huấn !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 33: Người Theo Dõi

Cầu phiếu đề cử !

Mỗi lần đi làm phía trước, Matthew đều phải đến Liszt văn phòng lĩnh chìa khóa xe cùng đêm đó công tác, nghe được trước đài nhân viên mà nói, cũng không cảm giác ngoài ý muốn, trực tiếp lên lầu hai, gõ cửa sau đẩy ra cửa phòng làm việc.

“Xem xem ai tới ......”

Hắn vừa đi vào văn phòng, cái kia đầu trọc hắc nhân dị thường chói tai thanh âm liền truyền tới,“Chúng ta đại minh tinh a.”

Mỗi lần đến này văn phòng, Matthew đều sẽ nghe được đầu trọc hắc nhân châm chọc, cùng qua lại như vậy, hắn lười phản ứng người như thế, chuẩn bị đi Liszt trước bàn làm việc, lĩnh đêm nay công tác nhiệm vụ.

Đầu trọc hắc nhân lại chưa xong, tiếp tục nói,“Nghe nói ngươi lại đi kịch tổ phỏng vấn ? Cái gì kịch tổ a? Giống lần trước như vậy kịch tổ sao?”

Matthew cũng không biết sao thế này, thiếu chút nữa vỗ cái loại này phim, đột nhiên tại công ty truyền ra .

“Trần truồng đại minh tinh !” Đầu trọc hắc nhân bên cạnh mập mạp ha ha nở nụ cười,“Ngươi này ngu ngốc lại muốn đi chụp cái loại này phim ?”

“Chụp loại này phim có thể kiếm vài cái tiền?” Đầu trọc hắc nhân lại mở miệng,“Hải, quê mùa ! lấy của ngươi điều kiện, chỉ cần đem quần áo thoát, rất nhiều phú bà cùng thích GAY gia hỏa, nhất định sẽ cho ngươi khai giá cao tiền !”

Liszt không nói gì, vẫn là cùng qua lại như vậy, cười xem kịch vui, xem đáng ghét hắc quỷ châm chọc trêu ghẹo tiểu tử nghèo, là hắn mỗi ngày rất có lạc thú hoạt động.

Matthew cầm vừa mua báo chí tạp chí, dừng lại cước bộ, nhìn về phía đầu trọc hắc nhân, đầu trọc hắc nhân trừng lớn ánh mắt, liệt khai hai phiến giống như treo xúc xích bàn đầy đặn môi, lại phát ra chói tai thanh âm,“Nhìn cái gì vậy? Ngu ngốc, ta nói không đúng sao?”

Tính tình lại hảo nhân cũng không khả năng vô hạn chế nhẫn nại đi xuống, huống hồ Matthew cũng không phải cái loại này người hiền lành, bị đầu trọc hắc nhân châm chọc lâu như vậy, cũng có chút nhịn không được , rất tưởng tuôn ra một câu lấy ‘N’ vi mở đầu lời thô tục, nhưng nhìn thấy trong văn phòng còn có người khác, vẫn là nhịn đi xuống, loại này có hiềm nghi kỳ thị mà nói, khả năng sẽ mang đến tương đối lớn phiền toái.

“Đừng tưởng rằng mỗi người đều giống ngươi như vậy khắc bạc, hẹp hòi cùng không tiến bộ.” Matthew vẫn là phản kích một câu.

“Cái gì?”

Nhìn thấy nhẫn nhục chịu đựng quê mùa thế nhưng cãi lại , đầu trọc hắc nhân thiếu chút nữa từ trên ghế làm việc nhảy dựng lên,“Ngươi này Texas quê mùa ! biết nơi này là Los Angeles sao?”

Hắn tựa hồ chọc tức, xắn lên tay áo tựa hồ muốn động thủ, nhìn thấy kém nửa cái đầu độ cao, cùng với Matthew cường tráng dáng người, lại nghẹn trở về, cầm lấy chén nước ùng ục uống một ngụm lớn.

Liszt vẫn là đang nhìn trò hay, hắn không thích cái kia hắc quỷ, cũng không thích quê mùa, hai người kia mỗi lần trình diễn tiết mục, đều có thể khiến hắn nhìn xem mùi ngon.

Đầu trọc hắc nhân một hơi uống mất nửa ly tử thủy,“Quê mùa ! ngươi tiếp tục làm của ngươi mộng đi, ngươi lại hỗn năm mươi năm, cũng là không tiền đồ tiểu tài xế ! ngươi tại Hollywood hỗn một đời, cũng là lâm diễn ! ngươi......”

Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, một quyển lật ra tạp chí liền ném vào trước mặt hắn trên bàn, tạp chí hướng lên trên một mặt là một tấm áp phích điện ảnh, áp phích phía dưới còn trang bị một chuỗi dài văn tự thuyết minh.

Matthew ném tại hồng chim cánh cụt công ty bên ngoài liền lật ra Premiere tạp chí, lười lại nói cái gì, cùng đầu trọc hắc nhân dây dưa đi xuống, sẽ chỉ làm hắn ghê tởm, liền tính là cuối cùng áp chế đầu trọc hắc nhân lại có thể thế nào? Một vô tri ngu xuẩn mà thôi.

Đầu trọc hắc nhân cúi đầu, vừa lúc nhìn thấy áp phích, này tựa hồ là một bộ cổ trang điện ảnh tuyên truyền áp phích, bối cảnh là một đám quần áo tả tơi Dã Man nhân, Dã Man nhân phía trước, hình như là bọn họ thủ lĩnh, chỉnh tấm áp phích có hơn phân nửa độ dài đều đặt ở này Dã Man nhân thủ lĩnh trên người, phụ trợ hắn phá lệ cao lớn, cường tráng cùng hung ác.

Vì sao...... Vì sao Dã Man nhân thủ lĩnh râu bao trùm hạ kia khuôn mặt thoạt nhìn như vậy nhìn quen mắt đâu? Đầu trọc hắc nhân theo bản năng vò đầu.

“Ngươi đêm nay đi khai kia chiếc Ford.” Liszt đem chìa khóa xe cùng một phần văn kiện giao cho Matthew,“Đi Malibu, ta nhớ rõ phía trước ngươi đi qua.”

Matthew nhìn lướt qua văn kiện, gật đầu nói,“Đúng vậy.” Hắn lại hỏi,“Này chiếc xe tài xế......”

“Từ chức !” Liszt khẩu khí không phải rất tốt,“Mấy gia hỏa này, hảo hảo công tác mặc kệ, nhất định muốn đi chơi cổ phiếu ! sớm muộn phá sản !”

Hắn đối Matthew khoát tay,“Ngươi ra ngoài đi, nhớ rõ đúng giờ xuất phát, đừng đến muộn ! còn có, hộ khách gần nhất tâm tình không tốt, vô luận nói cái gì làm cái gì, ngươi đều phải chịu đựng.”

“Hảo.” Matthew cầm chìa khóa xe cùng văn kiện, xem đều không xem còn tại sững sờ đầu trọc hắc nhân, trực tiếp đi ra văn phòng.

Đi đến tài xế phòng nghỉ, hắn lại nhìn xem văn kiện, xác nhận phía trước không nhìn lầm danh tự, đêm nay muốn đi địa phương, chính là Jonny Lee Miller tại Malibu trang viên.

Liszt trong văn phòng, đầu trọc hắc nhân còn tại nhìn chằm chằm áp phích bên trên Dã Man nhân thủ lĩnh, trong mắt dần dần hiện ra kinh ngạc cùng khó có thể tin.

“Như thế nào lạp?” Mập mạp nhìn thấy hắn sững sờ, thấu lại đây hỏi,“Cái kia quê mùa ném cho ngươi một quyển sách, ngươi như thế nào liền choáng váng?”

Hắn đi đến đầu trọc hắc nhân bên cạnh, cúi đầu thấy được Dã Man nhân thủ lĩnh, tiếp cũng ngây ngẩn cả người, vài giây sau phục hồi tinh thần, trên mặt tất cả đều là gặp quỷ bàn biểu tình, chỉ áp phích cùng phía dưới xứng văn nói,“Này nhân...... Này khuôn mặt...... Đây không phải Matthew - Horner sao?”

Mập mạp không thể tin, quay đầu nhìn về phía Liszt,“Điều này sao có thể a !”

Liszt cảm giác kỳ quái, hỏi,“Sao thế này?”

“Không có khả năng, tuyệt đối không phải hắn !” Đầu trọc hắc nhân đột nhiên mở miệng, thanh âm đại dứt khoát dọa người,“Này mặt trên nói, Gladiator là Universal ảnh nghiệp đầu tư 1 ức dollar siêu cấp đại phiến, đạo diễn vẫn là Ridley - Scott, Ridley - Scott cũng không phải lão hồ đồ, làm sao có khả năng dùng Texas quê mùa?”

Mập mạp lại nhìn thoáng qua, nói thầm,“Này khuôn mặt trừ râu, cùng Matthew - Horner giống nhau như đúc a.”

Đầu trọc hắc nhân trừng mắt nhìn mập mạp liếc nhìn,“Trên thế giới bộ dạng tương tự người nhiều ! ngươi bộ dạng là trư đầu sao?”

Thốt ra lời này, mập mạp nháy mắt phát hỏa, chỉ trên tạp chí áp phích,“Ngươi mù sao? Đây chính là Matthew - Horner ! ngươi ánh mắt trưởng tại trên đầu chỉ là đương trang sức sao?”

Liszt đi tới, lại không có ngăn lại kia hai khắc khẩu ngu xuẩn, ngược lại cầm lấy tạp chí chăm chú nhìn lên, hắn cơ hồ mỗi ngày cùng Matthew - Horner giao tiếp, chỉ nhìn áp phích liếc nhìn, liền xác nhận mặt trên khẳng định là Matthew - Horner mặt.

Tiếp, hắn xem phía dưới văn tự, Universal ảnh nghiệp, một ức dollar, Ridley - Scott, Russell Crowe...... Này mấy nhất nhất tiến vào mi mắt.

“Sẽ không thật sự là cái kia ngu ngốc đi?” Liszt bốc lên cằm,“Matthew - Horner chẳng lẽ muốn phát tích ?”

“Ta nói không phải liền không phải !” Đầu trọc hắc nhân còn tại cùng mập mạp tranh cãi,“Ngươi tên hỗn đản này, không có nghe đến ta nói sao?”

Mập mạp liên tiếp bị mắng, hỏa khí càng lớn ,“Ngươi này không có mắt hắc quỷ !”

“F@#$ !”

Đầu trọc hắc nhân thò tay liền trảo mập mạp quần áo, mập mạp một tay đem hắn đẩy ra, đại khái dùng khí lực quá lớn, đầu trọc hắc nhân một mông ném xuống đất.

“Đủ !”

Tuy rằng là cùng cấp không có lệ thuộc trực tiếp quan hệ, nhưng Liszt tại hồng chim cánh cụt công ty địa vị càng cao, không khỏi quát,“Các ngươi hai muốn làm gì?”

Mập mạp cùng trọc đầu người da đen đều trừng mắt nhìn đối phương liếc nhìn, không có tiếp tục mắng đi xuống.

“Đó chính là Matthew - Horner !”

Hướng chính mình bàn công tác đi thời điểm, mập mạp còn tại nói thầm.

Đầu trọc hắc nhân giãy dụa từ mặt đất bò lên, một gương mặt đen nhìn không ra bất cứ biểu tình, hắn cười nhạo cái kia quê mùa thời gian dài như vậy, đối phương hiện tại thế nhưng hỗn đến đại đạo diễn Ridley - Scott trong kịch tổ, vẫn là tuyên truyền áp phích bên trên nhân vật chính......

“Không ! kia tuyệt đối không phải hắn !”

Đầu trọc hắc nhân bản thân thôi miên, cái kia mỗi ngày bị hắn châm chọc Texas quê mùa làm sao có khả năng hỗn xuất đầu? Đánh hắn chết đều sẽ không tin tưởng.

Tài xế phòng nghỉ trung, xem xong mua đến báo chí cùng tạp chí, Matthew nghỉ ngơi một hồi, nhớ tới đêm nay công tác, không khỏi có chút vò đầu.

Angelina - Jolie sớm ở tháng trước liền cùng Jonny Lee Miller hiệp nghị ly hôn , trong đó cụ thể tình huống Matthew không rõ ràng, dựa theo trên truyền thông thuyết pháp, Jonny Lee Miller bởi vì ly hôn trả giá thảm thống đại giới, nhất là tài sản phân cách phương diện.

Matthew phỏng đoán, phỏng chừng kia phân ghi hình phát huy trọng yếu tác dụng.

Bất quá, hiện tại hắn còn có thể tại hồng chim cánh cụt công ty đi làm, thuyết minh Jonny Lee Miller tạm thời không có hoài nghi đến hắn trên người.

“Phỏng chừng Jonny Lee Miller cái kia gia hỏa rất buồn bực đi?”

Matthew đoạn thời gian trước liền nghe công ty một vị khác tài xế nói qua, Jonny Lee Miller trong khoảng thời gian này liên tiếp liên hệ hồng chim cánh cụt công ty, cùng công ty có nghiệp vụ lui tới các người mẫu, cơ hồ kêu một lần.

Jonny Lee Miller đêm nay triệu tập phái đối, so với trước đó hắn đi lần đó càng lớn, Matthew muốn kéo nhân cũng càng nhiều.

Xuất phát thời gian vừa đến, hắn liền điều khiển Ford bảo mẫu xe rời đi hồng chim cánh cụt công ty, chuẩn bị đi trước Westwood khu đón người, nhưng hắn vừa chạy ra Hollywood đại đạo, liền phát hiện mặt sau có chiếc màu vàng Chevrolet, giống như tại theo dõi hắn.

Matthew riêng chuyển hai loan, tha một con đường, kia chiếc Chevrolet thủy chung đều ở phía sau.

“Ai sẽ theo dõi ta?” Hắn khẽ nhíu mày,“Chẳng lẽ là [ cấm kỵ Tarot bài ] kịch tổ tìm người đến đòi nợ ? Vẫn là......”

Trong lòng tính toán một phen, Matthew phát hiện gần nhất thực ra hoặc sáng hoặc tối đắc tội không ít người, tỷ như Jonny Lee Miller, tỷ như Gladiator kịch tổ cái kia gọi là Macon lợn ngốc, còn có Winona - Ryder......

Hẳn là không phải Winona - Ryder, nàng có thóp ở trên tay hắn, song phương còn có bảo mật hiệp nghị.

Liền tại Matthew tự hỏi thời điểm, Ford bảo mẫu xe dần dần tiếp cận phía trước đến qua một đống độc lập phòng ốc, hắn ấn xuống loa, độc lập phòng ốc môn từ bên trong mở ra, cái kia gọi là Rachel nữ hài đi ra, giống qua lại như vậy đối với bên này phất phất tay, la lớn,“Chờ ta mười phút !”

Matthew vươn tay đi, xung bên kia huy huy, tiếp liền từ kính chiếu hậu trông được đến, kia chiếc màu vàng Chevrolet theo đi lên, liền dừng ở mặt sau không đến mười mét ngoại địa phương.

Xe taxi phó điều khiển cửa sổ xe hàng xuống, lộ ra một màu đen ống hình trụ trạng vật thể, đầu tiên là nhắm ngay Ford xe bên này, tiếp lại nhắm ngay độc lập phòng ốc bên kia......

Nhìn thấy nơi này, Matthew lập tức nghĩ đến một loại khả năng.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 34: Giải Trí Tuyến Nhân

Kia ống hình trụ trạng vật thể, rõ ràng là máy ảnh màn ảnh, Matthew cảm giác khả năng là bị phóng viên hoặc là cẩu tử theo dõi, nói không chừng đối phương còn sẽ vẫn cùng hắn đến Malibu.

Bỗng nhiên, màu vàng Chevrolet cửa xe mở ra, một mang gậy bóng chày nhân xuống xe, hướng về bên này đi tới.

Này rõ ràng là nữ nhân, hơn nữa là rất cao nữ nhân, Matthew nhìn ra ít nhất cũng muốn tại 1m85 trên đây, nàng mặc một đôi giày chạy đua, trên người là tố thân thường phục, phụ trợ dáng người Linh Lung hữu trí, theo đi lại, sau đầu kim sắc tóc đuôi ngựa không ngừng vung.

Matthew dứt khoát buông xuống cửa sổ xe thủy tinh quay đầu nhìn, vành nón che đậy dưới, đại khái có thể nhìn thấy nữ nhân này trưởng một bộ điển hình Tây phương nữ nhân cường tráng gương mặt, hốc mắt hãm sâu, mũi cao thẳng, má gầy yếu, trán khoát đại, vai rộng chân dài......

Tóc vàng nữ nhân đã nhìn thấy Matthew tại quan sát nàng, lại không có bất cứ lảng tránh ý tứ, trực tiếp đi tới.

“Bill - Matheson đâu?” Nữ nhân tới đến điều khiển vị bên cạnh, hỏi.

Matthew biết nàng hỏi phải là phía trước tài xế, hồi đáp,“Hắn từ chức .”

“F@#$ !”

Tóc vàng nữ nhân trực tiếp chửi tục,“Này ti bỉ vô sỉ khốn kiếp !”

Matthew nghi hoặc nhìn nàng, không biết nàng cùng cái kia Bill - Matheson ở giữa có cái gì khúc mắc.

“Cũng dám cầm tiền của ta ngoạn biến mất !” Tóc vàng nữ nhân có chút nổi giận, nâng lên mặc giày chạy đua đại cước, hung tợn đạp Ford xe bánh xe một cước, Matthew nhanh chóng ngăn lại,“Uy, ngươi làm cái gì ! đây là tư nhân tài sản !”

Tóc vàng nữ nhân nâng lên chân, chuẩn bị đạp phát thứ hai, Matthew đẩy ra điều khiển vị cửa xe, liền nhảy xuống.

“Dừng tay !” Matthew nhìn chằm chằm tóc vàng nữ nhân.

Này xe nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, hắn sẽ khấu tiền lương .

Tóc vàng nữ nhân buông xuống nâng lên chân, nhìn Matthew hỏi,“Ngươi là này chiếc xe tài xế?”

Matthew trong mắt tất cả đều là cảnh giác, hỏi ngược lại,“Ngươi là người nào? Vì sao theo dõi ta? Từ Hollywood đại đạo vẫn theo tới nơi này !”

“Chúng ta......” Tóc vàng nữ nhân chung quanh nhìn nhìn,“Chúng ta có thể hay không đến trên xe đàm?”

“Có chuyện liền ở nơi này nói đi.” Matthew không có khả năng tùy tiện đem một người xa lạ đưa đến trên xe.

Tóc vàng nữ nhân thanh âm phóng thấp,“Ngươi hay không là muốn đi Malibu?”

Matthew càng thêm cảnh giác,“Ngươi là phóng viên vẫn là cẩu tử?”

“Phóng viên.” Tóc vàng nữ nhân không có giấu diếm ý tứ,“Giải trí phóng viên.”

Nàng giành trước nói,“Nếu Bill - Matheson cho ta tin tức không sai mà nói, ngươi đêm nay muốn vì Jonny Lee Miller cuồng hoan party phục vụ, tham gia party nhân còn có Jude Law, Ewan McGregor cùng Ewen Bremner đẳng nhất chúng Anh quốc ngôi sao diễn viên, phải không?”

Này phân công tác Matthew là lâm thời tiếp nhận, Liszt cho hắn trên tư liệu, chỉ đánh dấu là Jonny Lee Miller đại hình cuồng hoan party, không có viết mời người nào, Ewen Bremner cùng Jude Law hắn không quen thuộc, lại bởi vì Tinh Chiến quan hệ biết Ewan McGregor là đại minh tinh.

“Trách không được câu đến phóng viên.” Matthew bừng tỉnh đại ngộ.

Ngoài miệng hắn lại nói,“Không thể phụng cáo !”

Matthew nói xong, liền chuẩn bị lên xe, nữ phóng viên lại đột nhiên tiến lên một bước, dùng cao lớn cường tráng thân thể ngăn cản hắn, “Đợi đã.”

“Ngươi lại dây dưa không rõ.” Matthew lấy di động ra, nhìn nhìn thời gian,“Ta muốn báo nguy .”

Bên kia truyền đến giày cao gót rơi xuống đất lộp bộp lộp bộp thanh âm, hắn quay đầu mắt nhìn, cái kia gọi là Rachel người mẫu, đã xuất gia môn, đang hướng bên này đi tới.

Nữ phóng viên còn không chết tâm, móc ra mấy tấm tiền mặt,“Ngươi dẫn ta tiến Jonny Lee Miller trang viên, này ba trăm dollar chính là của ngươi .”

“Ba trăm dollar?”

Nếu đặt ở phía trước, Matthew nói không chừng sẽ động tâm, hiện tại lại chướng mắt, trực tiếp lắc đầu,“Ta là một rất giảng chức nghiệp đạo đức nhân.”

Ba trăm dollar liền tưởng khiến hắn mạo hiểm, dứt khoát chính là nói đùa, hơn nữa phóng viên cùng Angelina - Jolie bất đồng, phóng viên nhất định sẽ nhượng nào đó sự sáng tỏ.

Một Jonny Lee Miller liền tính , lại thêm Ewan McGregor, hay là thôi đi.

Đừng nói ba trăm dollar, liền tính năm ngàn dollar, hắn cũng muốn hảo hảo suy xét một phen.

Phảng phất đối nữ phóng viên thu mua không thèm để ý, Matthew xem đều không xem kia mấy tấm đô la, từ nữ phóng viên bên cạnh vòng qua, phát hiện nữ nhân này thật sự là rất cao , so với hắn còn muốn cao một đoạn, hơn nữa tương đương cường tráng, hơi có chút giống hắn từng xem qua đánh tennis cái kia gọi cái gì ba oa mao tử muội.

Nữ phóng viên hai tay chống nạnh, nhìn Matthew lên Ford bảo mẫu xe, Matthew đóng cửa xe, liền nhìn thấy nàng nhấc chân lại tưởng đá bánh xe, đột nhiên quải chắn gia tốc, ô tô hướng phía trước thoát ra một đoạn, dọa nữ phóng viên nhảy dựng.

Đem xe dừng ở đi tới nữ model bên cạnh, Matthew mở ra bên kia cửa xe, đẳng Rachel lên xe, trực tiếp lái xe rời đi.

“Di......” Rachel nhìn thấy Matthew, đi đến hắn bên cạnh chỗ ngồi,“Ngươi trở lại a, Matthew.”

Matthew quay đầu đối với nàng cười cười,“Bill - Matheson từ chức , ta lại trở về khai này chiếc xe .”

“Nghe Bill nói ngươi lấy đến nhân vật ?” Rachel trong mắt mang theo rõ ràng hâm mộ,“Vẫn là Ridley - Scott đạo diễn phim.”

“Ân.” Matthew gật gật đầu, giả bộ một bộ rất lơ là bình thường bộ dáng,“Một tiểu nhân vật, có mấy cái đặc tả màn ảnh.”

“Có đặc tả màn ảnh?” Rachel há miệng,“Vẫn là mấy cái?”

Nàng vỗ vỗ lồng ngực,“Thượng Đế a ! ta hay không có nghe lầm ! ta nhớ rõ đây là ngươi thứ ba nhân vật đi?”

Nhìn thấy Matthew gật đầu, Rachel còn nói thêm,“Ngươi vận khí tốt để người ghen tị !”

“Của ta người đại diện cùng Ridley - Scott có điểm quan hệ.” Matthew thuận miệng nói,“Cho nên ta mới có thể lấy đến nhân vật này.”

Rachel vẫn là có chút hâm mộ, nếu lúc trước nàng cũng có như vậy kỳ ngộ, liền không về phần lưu lạc đến hiện tại .

Hai người trước mặt vài lần như vậy, một đường nói chuyện phiếm, Matthew phía trước phía sau tiếp bảy nữ model, đem bọn họ đưa vào Malibu kia đống trang viên, ra vào trang viên thời điểm, hắn chuyên môn nhìn nhìn, trang viên an bảo rõ ràng tăng mạnh, còn có thủ vệ vẫn cùng Ford xe, thẳng đến hắn rời đi trang viên mới triệt đi.

Lái xe đi đến phía trước thường xuyên chờ đợi địa phương, Matthew vừa đình hảo xe, còn chưa kịp tắt lửa, liền nhìn thấy kia chiếc màu vàng Chevrolet cũng mở lại đây, dừng ở Ford xe bên phải.

Cái kia cao lớn cường tráng nữ phóng viên cầm lấy máy ảnh, nhắm ngay trang viên vỗ một hồi, đem máy ảnh đặt ở trên ghế phó, đẩy cửa xuống xe, gõ gõ Ford xe phó điều khiển thủy tinh.

“Uy !” Nữ phóng viên ý bảo hàng xuống cửa sổ xe.

Matthew hạ thấp cửa sổ xe thủy tinh, hỏi,“Ngươi chết tâm đi, ta sẽ không mang ngươi đi vào .”

Nữ phóng viên trả lời không phải nội dung vừa hỏi,“Ta là Elena - Boyar,[ Mĩ quốc tin tức đưa tin ] phóng viên, ngươi gọi cái gì?”

“Matthew.” Matthew chưa nói dòng họ.

“Ngươi hảo, Matthew.” Nữ phóng viên tính tình rõ ràng thu liễm lên,“Yên tâm, ta sẽ không lại khiến ngươi mang ta đi vào, ta đẳng ở bên ngoài chụp mấy tấm ảnh chụp là được.”

Nàng gõ gõ cửa xe,“Có thể đi lên trò chuyện hội sao?”

Matthew mở cửa xe, khiến này gọi là Elena nữ phóng viên lên xe.

“Này xe rất không sai.” Elena - Boyar đi đến Matthew bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống, đánh giá xuống xe trung thiết bị,“Kia vài tiểu minh tinh bảo mẫu xe cũng bất quá như thế.”

Matthew lại không tiếp hắn mà nói, hỏi trong lòng nghi hoặc,“Ngươi nhận thức Matheson?”

“Ân.” Elena - Boyar dáng người quá mức cao lớn, đem chỗ ngồi hướng phía sau thả phóng,“Hắn là của ta một tuyến nhân, chuyên môn vì ta cung cấp một ít giải trí tin tức, ta thượng chu từ hắn chỗ đó biết được có này phái đối, cho hắn một bút tiền, khiến hắn mang ta đi vào, làm điểm bạo tạc tính tin tức.”

“Ngươi cho hắn bao nhiêu tiền?” Matthew hỏi.

Elena nhún vai, thẳng lắc đầu,“Một ngàn dollar, hiện tại......”

Sau đó, nàng nhìn chằm chằm Matthew,“Ngươi có hứng thú sao?”

Matthew biết nàng hỏi là cái gì,“Khi ngươi giải trí tuyến nhân? Đem công ty hộ khách nội tình tin tức bán cho ngươi?”

“Ta sẽ ra khiến ngươi hài lòng giá.” Elena ngữ mang dụ hoặc.

“Ta đối với này những không có hứng thú.” Matthew cự tuyệt,“Ta cũng không có thời gian, ta buổi tối tất yếu nghỉ ngơi, bằng không ngày hôm sau lên biểu diễn khóa lúc ấy ngủ gật......”

“Lên biểu diễn khóa?” Elena quay đầu nhìn hắn, hảo kỳ hỏi,“Ngươi là diễn viên?”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta là diễn viên.” Hắn vỗ hạ phương hướng bàn,“Đây là của ta kiêm chức.”

Elena - Boyar minh bạch , này chỉ là tiểu diễn viên, Los Angeles như vậy diễn viên nhiều đếm không xuể.

“Ngươi đi qua nào kịch tổ?” Nàng xem xem có thể hay không thám thính đến một ít hữu dụng tin tức.

Matthew vừa định trả lời, di động vang lên, móc ra đến xem liếc nhìn, là Helen - Hermann đánh qua đến.

Hắn ấn xuống nút tiếp nghe,“Hải, Helen. Muộn như vậy đánh qua đến có chuyện sao?”

Ống nghe trung vang lên Helen - Hermann thanh thúy thanh âm,“Ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai buổi sáng chín giờ phía trước đến công ty, có phân công tác cần ngươi đi thử vai.”

Matthew không tưởng cùng lần trước đi Gladiator kịch tổ như vậy mơ mơ màng màng, trực tiếp hỏi,“Có thể nói cho ta biết là cái gì công tác sao?”

Helen - Hermann thật rõ ràng nói,“Britney - Spears tân MV nam chính.”

“Cái gì?” Matthew thiếu chút nữa đứng lên,“Ta không có nghe sai đi? Britney - Spears MV nam chính?”

Này thanh âm đầy đủ cao, thêm Matthew nhị thủ di động ống nghe lậu âm, Elena - Boyar nháy mắt ghé mắt, Britney - Spears từ đầu năm đến hiện tại, đã hồng biến toàn mĩ, mỗi một điều tin tức đều đủ lấy hấp dẫn độc giả ánh mắt.

Nàng xem Matthew, gã này muốn đi thử vai Britney - Spears MV nam chính? Đây là thật sao?

“Hảo ! hảo ! hảo !”

Nghe được Helen - Hermann xác nhận thanh âm, Matthew liên tục gật đầu,“Ta nhất định đúng giờ đến.”

Từng thoáng chú ý qua giải trí tin tức nhân, đều biết Britney - Spears là ai, huống hồ nữ nhân này có thể nói bát quái chế tạo cơ, Matthew khi đó xem qua một ít về nàng cạo trọc, thùng nước eo cùng với cùng thơ ấu tiểu đồng bọn nháo mâu thuẫn đối phun đẳng rất nhiều giải trí đường viền hoa, tiêu hao không thiếu nhàm chán thời gian.

Cắt đứt điện thoại, thu hồi di động, Matthew kiềm chế dưới có chút tâm tình kích động, dù sao cũng là đi thử vai, có thể hay không lấy đến vẫn là ẩn số.

Bên cạnh, Elena - Boyar xác nhận tin tức này có khả năng là thật , đầu nhanh chóng chuyển động lên.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 35: Cùng Có Lợi

Britney lớn bao nhiêu danh khí, Matthew vẫn là biết đến, Helen có thể tranh thủ đến loại này đẳng cấp ngôi sao MV thử vai, đặc biệt vẫn là nam chính, khiến hắn có chút ngoài ý muốn.

Nói trắng ra là, hắn đến bên này phía trước chính là tiểu nhân vật, lại đây sau vẫn là tiểu nhân vật, tâm tính không có rõ ràng biến hóa.

“Ngươi chuẩn bị tham gia Britney - Spears MV thử vai?”

Nhìn thấy Matthew thu hồi di động, Elena - Boyar thử hỏi,“Vẫn là MV nam chính?”

Matthew biết vừa nàng nghe được, cũng không phủ nhận,“Đúng vậy, ngày mai liền đi.”

Elena - Boyar nhìn về phía thủ vệ sâm nghiêm trang viên cửa, đột nhiên không có bất cứ hứng thú, so với cấp tốc nhảy lên hồng, cơ hồ trở thành quốc dân chú ý tiêu điểm Britney - Spears, bên trong kia vài Anh quốc diễn viên đường viền hoa tính cái gì? Nếu có thể lấy đến điểm Britney - Spears độc nhất vô nhị tin tức, còn lưu lại bên này làm gì?

Nàng đầu vẫn ở chuyển động, hồi tưởng cùng trước mặt người này tiếp xúc, gã này tựa hồ nói qua, hắn người đại diện rất có tài nguyên, hiện tại xem ra xác thật như thế.

Elena - Boyar tính tình táo bạo, đầu lại rất linh hoạt, làm bản thân chính là cùng Hollywood có liên quan nghề, biết rõ có thể khiến một còn tại kiêm chức tiểu diễn viên lấy đến loại này thử vai cơ hội, tuyệt đối không phải bình thường người đại diện có thể làm đến , nói không chừng thử vai kết quả đã có ăn ý, chính là bên cạnh gã này.

Hai tay giao nhau đặt ở trên đùi, nàng tay phải ngón trỏ không ngừng khấu kích tay trái khớp xương, một lát sau, mới nói,“Britney hiện tại đang lúc hồng, nàng MV nam chính phỏng chừng có rất nhiều nhân tranh.”

Matthew không biết Elena - Boyar muốn làm cái gì, chỉ là nhìn nàng.

“Đối với ngươi mà nói, lại là hảo cơ hội.” Elena - Boyar dừng lại gõ ngón tay,“Britney đỏ đến phát tím, bất cứ cùng nàng nhấc lên quan hệ nhân hoặc là sự, đều bị thụ chú ý.”

“Ân.” Matthew gật gật đầu.

Tuy rằng không rõ ràng Elena - Boyar mục đích ở đâu, nhưng những lời này là tình hình thực tế.

Elena - Boyar giống như là lão bằng hữu,“Matthew, ngươi hẳn là bắt lấy cơ hội như vậy a.”

Liên hệ đến Elena - Boyar thân phận, Matthew cảm giác kế tiếp khả năng không phải cái gì lời hay, âm thầm đề cao cảnh giác, bất quá trên mặt vẫn là kia phó mờ mịt, nói,“Ta cũng biết muốn bắt được loại này cơ hội, vấn đề là như thế nào bắt lấy a? Ta vừa không nhận thức MV đạo diễn cùng chế tác nhân, lại không biết Britney - Spears.”

“Ngươi ra vào Britney MV kịch tổ, lộng mấy tấm cùng Britney chụp ảnh chung.” Elena - Boyar ân cần chỉ bảo,“Sau đó cho ta, ta viết văn chương khiến ngươi đăng báo, nói ngươi là Britney MV nam chính, ân...... Bạn trai cũng có thể, như vậy ngươi liền hấp dẫn đến chú ý, liền có thể nổi danh !”

“Hâm nóng a.” Matthew minh bạch nàng ý tứ,“Dựa vào hâm nóng nổi danh......”

Elena - Boyar dựng lên hai tay,“Matthew, nào ngôi sao không hâm nóng qua? Rất nhiều ngôi sao đều là sao hồng .”

Matthew nhíu mày tự hỏi, phương thức này xác thật có khả năng nổi danh, lại không phải hảo lựa chọn, liền tính Britney - Spears có điểm ngốc, nàng sau lưng đĩa nhạc công ty cùng trù tính công ty sẽ bỏ mặc người khác tùy tiện lợi dụng nàng danh khí hâm nóng sao?

Huống chi, này Elena - Boyar còn chưa nói điều kiện đâu.

“Ngươi nói này mấy......” Matthew đột nhiên hỏi,“Sẽ không là tưởng nghĩa vụ hỗ trợ đi?”

Elena - Boyar tín khẩu nói bậy,“Coi như đây là trước tiên đầu tư hảo, ta cho rằng ngươi có thành danh tiềm chất, chờ ngươi tương lai đỏ, chỉ cần thường thường để lộ cho ta một điểm độc nhất vô nhị tin tức, liền đủ ta kiếm được .”

Matthew cảm giác điều kiện tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy,“Liền nhiều như vậy sao?”

“Đương nhiên, còn có một điểm việc nhỏ khiến ngươi hỗ trợ.”

Quả nhiên, Elena - Boyar này đầu cường tráng hồ ly, lộ ra cái đuôi,“Ngươi rút thời gian giúp ta chụp mấy tấm Britney - Spears ảnh chụp trở về, tốt nhất là không hoá trang , hoặc là mặt khác tương đối đặc biệt , đều có thể.”

Nàng lại bổ sung nói,“A, còn có. Nếu nghe được hoặc là nhìn thấy về Britney một ít tin tức hoặc là hành động, ngươi cũng muốn theo ta chia sẻ một chút.”

Matthew không có lập tức nói tiếp, cố ý đợi một hồi mới nói,“Ngươi muốn cho ta giúp ngươi tìm tin tức?”

“Xem như đi.” Elena - Boyar không thể phủ nhận đơn giản như vậy sự thực,“Chúng ta hỗ huệ cùng có lợi.”

Nàng nói thoải mái, Matthew lại cảm giác không đáng tin, loại sự tình này lộng không tốt liền sẽ bị mất chính mình tại Hollywood vận mệnh, tuy rằng trong đầu không có đặc biệt rõ ràng khái niệm, nhưng hắn theo bản năng cho rằng, này cùng cùng Angelina - Jolie làm giao dịch bất đồng, nếu bang một giải trí phóng viên chụp lén thành danh ngôi sao, chỉ sợ sẽ trở thành toàn bộ giới đều bài xích nhân.

Bất quá, hắn cũng không có mở miệng cự tuyệt, chỉ là tại trầm mặc.

“Đây là của ta danh thiếp.” Elena - Boyar lấy ra một tấm thẻ, đưa tới,“Nghĩ xong có thể đánh cho ta điện thoại.”

Matthew không có bất cứ do dự, tiếp được Elena - Boyar danh thiếp.

“Tái kiến.” Elena - Boyar đối với hắn phất phất tay, lại khoa tay múa chân một gọi điện thoại thủ thế,“Lại liên hệ.”

Nàng hạ Ford bảo mẫu xe, không lại ở trong này dừng lại, lên màu vàng Chevrolet, trực tiếp lái xe rời đi, tựa hồ đối Jonny Lee Miller tổ chức cuồng hoan party triệt để mất đi hứng thú.

Matthew nhìn thấy Chevrolet rời đi, thu hồi ánh mắt, qua lại lật xem dưới này tấm danh thiếp, mặt trên chỉ có Elena - Boyar danh tự cùng một số điện thoại, sau đó đem danh thiếp thu đến trong ví tiền.

Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến tại thử vai hoặc là dưới tình huống khác đi chụp lén Britney - Spears, nhất là cái loại này mẫn cảm ảnh chụp.

Nhưng này nữ phóng viên nói không chính xác sẽ có tác dụng.

Elena - Boyar mà nói, khiến Matthew nghĩ đến một ít mặt khác phương diện sự tình, từng smartphone cơ hồ nhân thủ một bộ, bát quái đưa đẩy đầy trời bay loạn, hắn xem qua một ít ngôi sao bát quái, quốc nội cùng nước ngoài đều có, đặc biệt kia vài đại minh tinh, trong đó không thiếu tỷ như Tom - Cruise hoặc là Britney - Spears này một loại quốc tế cự tinh.

Vài thứ kia thật giả khó phân biệt, nhưng có một chút truyền được rất rộng , hẳn là không phải không có lửa thì sao có khói, kia hắn có thể hay không tương đối xảo diệu dùng đến?

Tỷ như Britney - Spears, Matthew liền từ smartphone giải trí đưa đẩy thượng xem qua, nàng có đoạn thời gian phi thường suy sút phóng đãng, cạo trọc, cưới chui thiểm ly, tạp ô tô đợi đã (vân vân), còn có một tử đối đầu, hai người vẫn đối phun.

Cái kia đối thủ một mất một còn gọi cái gì tới? Hắn hồi ức nửa ngày, vẫn là không nhớ được hoàn chỉnh danh tự, chỉ là mơ hồ nhớ rõ hai người mới trước đây cùng tại một câu lạc bộ đãi qua, giống như gọi cái gì Na cái gì Allah tới.

Quay đầu đi thăm dò liền là, kia cũng là phi thường có danh nữ ngôi sao ca nhạc.

Vấn đề là mấy thứ này nên như thế nào dùng? Như thế nào mới có thể đến giúp chính mình? Tiếp được Elena - Boyar danh thiếp, chỉ là dự lưu một điều con đường.

Bởi vì Elena - Boyar quan hệ, Matthew một điểm buồn ngủ cũng không có, móc ra nhị thủ Nokia di động nhìn nhìn, giải trí công năng cơ bản không có, hơn nữa không có 4G internet có thể dùng, càng không có xã giao APP......

Internet? Xã giao APP? Matthew gõ gõ đầu, nhớ rõ khi đó một ít đại V cùng internet hồng nhân đều rất có lực ảnh hưởng, có lẽ đây cũng là có thể lợi dụng một phương diện?

Tức thời câu thông APP phần mềm không cần suy nghĩ, hiện tại khẳng định không có, giống như Blog là tại Mĩ quốc sinh ra ? Không biết hiện tại xuất hiện sao? Đợi có thời gian đi mạng internet bên trên tra tra.

Từ đi đến bên này, Matthew vẫn bận rộn đến mức xoay quanh, liên võng đều chưa thượng qua.

Từng chiếc ô tô từ xa xa chạy đến, lái vào tà đối diện trang viên trong, lại một hồi cuồng hoan party bắt đầu.

Matthew làm này phân công tác thời gian dài, dần dần cũng thói quen , không lại giống phía trước như vậy hâm mộ ghen tị hận, xem tạm thời không có việc để làm, làm sai phóng đổ mặt sau ghế ngồi, nằm xuống đi ngủ một giấc, chung quy ngày mai còn có một hồi rất trọng yếu thử vai.

Sáng sớm hôm sau, hắn đi trang viên bên trong tiếp nhất chúng uể oải nữ model, nhất nhất đem các nàng đưa trở về, hồi hồng chim cánh cụt công ty chăm chú rửa mặt chải đầu một phen, gặp thời gian còn sớm, cưỡi tương đối tiện nghi xe buýt, chạy tới Burbank Thiên Sứ trù tính công ty.

“Hải, Amanda !”

Vừa đi vào công ty, Matthew liền quen thuộc cùng Amanda chào hỏi,“Ngươi hôm nay thoạt nhìn thật xinh đẹp.”

“Phải không?” Amanda sờ soạng dưới mặt, nhìn qua tương đương hưởng thụ,“Cám ơn. Matthew, mỗi lần nhìn thấy ngươi, bao giờ cũng là rất khoái trá.”

Nàng chỉ chỉ đại sảnh bên cạnh nhất phiến thủy tinh môn,“Ngươi đi trước phòng họp đợi lát nữa đi, Helen cùng mặt khác diễn viên còn chưa lại đây.”

Nghe được còn có mặt khác diễn viên, Matthew lại gần, hỏi,“Không phải ta một a?”

“Đương nhiên không phải.” Amanda tùy tiện nói,“Còn có hơn mười diễn viên đi.”

Matthew ý thức được sự tình không giống chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy,“Cạnh tranh một nhân vật?”

Amanda lắc lắc đầu,“Cũng có thể nói như vậy.”

“Có thể lộ ra một điểm sao?” Matthew đến gần trước đài, cố ý hạ giọng,“Toàn công ty trung, tính ngươi tin tức tối linh thông.”

Amanda nở nụ cười,“Cũng không phải đại sự. Helen tranh thủ đến một MV thử vai, đối phương sẽ dùng Thiên Sứ trù tính ký ước diễn viên, nhưng cụ thể dùng nào, không phải chúng ta định đoạt, muốn xem các ngươi thử vai hiệu quả.”

Matthew hỏi muốn biết , xem trước đài có máy tính, hỏi,“Ta có thể sử dụng dưới của ngươi máy tính sao? Ở trên mạng tra vài thứ.”

Amanda không có cự tuyệt,“Có thể.”

Nàng máy tính bên trên không có bất cứ cơ mật, hơn nữa Matthew thường đến bên này, hai người có thể xem như bằng hữu .

Matthew đi đến máy tính, gặp Amanda không có để ý hắn, mở ra trang web tìm một hồi, thông qua Britney - Spears internet tư liệu, tra được gọi là chuột Mickey câu lạc bộ tồn tại.

“Cám ơn !” Hắn lại cùng Amanda hàn huyên vài câu, sau đó đi phòng họp.

Theo thời gian chuyển dời, lục tục có người đi vào phòng họp, đều là vài trẻ tuổi người da trắng nam tính, có ba lần trước ký ước thời điểm còn gặp qua, bất quá hắn không có chào hỏi hứng thú, chỉ là im lặng ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Tiếp cận buổi sáng chín giờ thời điểm, trước sau có vượt qua mười người tiến vào phòng họp, xem ra đều là muốn tham dự thử vai diễn viên, trong đó còn có Matthew người quen -- Michael - Sheehan.

Michael - Sheehan vào cửa liền thấy được Matthew, khẽ cau mày, sau đó lại giãn ra, đi đến Matthew bên cạnh ngồi xuống, vừa định chào hỏi, phòng họp môn lại bị nhân từ bên ngoài đẩy ra, Helen - Hermann đi đến.

Matthew đối bên cạnh Michael - Sheehan gật gật đầu, nhìn về phía Helen - Hermann, Helen - Hermann không bất cứ lời vô nghĩa, vỗ tay hấp dẫn mọi người lực chú ý sau, lớn tiếng nói,“Thiên Sứ trù tính công ty vì các ngươi tranh thủ đến Britney - Spears tân MV nam chính thử vai cơ hội, có thể hay không lấy đến nhân vật này, liền gặp các ngươi kế tiếp biểu hiện .”

Nàng xem mắt đồng hồ,“Hảo, chúng ta hiện tại xuất phát !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 36: Lời Mời Của Đạo Diễn

“Này thế nào?”

Phòng thử vai trung, một nam diễn viên vừa hoàn thành thử vai rời đi,Jive đĩa nhạc công ty nhân đến gần Britney bên tai hỏi,“Còn có thể đi?”

“Không tốt.” Britney - Spears trực tiếp lắc đầu,“Rất gầy yếu, không đủ cường tráng.”

Jive đĩa nhạc công ty nhân tại MV đạo diễn bên tai nói nhỏ một câu,MV đạo diễn Martin - Jackson không chút do dự tại đây diễn viên tư liệu bên trên đánh một hồng xoa.

Britney - Spears cùng Jive đĩa nhạc công ty ý kiến, làm đạo diễn Martin - Jackson cần tôn trọng, hắn đối tuyển diễn viên đẳng các loại hạng mục công việc đều có nhất định phát ngôn quyền, bất quá thứ tự muốn xếp hạng tại hai người sau.

Nhưng Martin - Jackson tự nhận là hai người sẽ không phát biểu quá nhiều tính quyết định ý kiến, chung quy hắn mới là chuyên nghiệp nhân sĩ.

“Khiến kế tiếp vào đi.”

Martin - Jackson đối trợ lý nói, trợ lý rất nhanh mang theo Michael - Sheehan đi đến.

Britney - Spears nhìn thấy Michael - Sheehan, đối Jive đĩa nhạc công ty nhân tiểu thanh nói thầm,“Này nhìn không sai.”

Cự ly phòng thử vai không xa phòng nghỉ bên trong, Matthew nhìn thấy lại một người hứng trí bừng bừng đi, ủ rũ trở về, không khỏi thu hồi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, Amanda ngồi ở trên ghế đang nhàm chán đùa nghịch di động.

Helen - Hermann dẫn bọn hắn đi đến nơi này sau liền ly khai, theo Amanda lộ ra, nàng đi gặp Jive đĩa nhạc công ty một vị cao quản .

Hoàn thành thử vai ba người, khi trở về cảm xúc đều không hảo, Matthew trong lòng cũng có chút đánh trống, đối phòng thử vai bên kia rất ngạc nhiên, lại không thể đi vào xem, hắn hỏi qua thứ nhất cùng thứ hai bị xoát xuống người đến, nhưng hai người nói năng thận trọng, một chút không đề cập tới phòng thử vai nội tình huống.

Matthew hạ giọng, đối Amanda nói,“Chúng ta là lão bằng hữu , một lần này thử vai, có hay không ngươi biết ta không biết tin tức chia sẻ một chút?”

Hắn sớm liền bộ ra Amanda là Helen - Hermann biểu muội tin tức .

“Giống như không có.” Amanda suy nghĩ một hồi, nói,“Úc, đúng. Ta nghe Helen nói qua, Britney - Spears đối với nàng MV nam chính có rất lớn quyền phát ngôn.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng tính toán lên.

Qua không phải lâu lắm, Michael - Sheehan về tới phòng nghỉ, cùng phía trước ba bất đồng, trên mặt hắn tất cả đều là hưng phấn, Matthew không cần hỏi cũng biết, gã này khẳng định thông qua một lần này lần đầu thử vai.

Lúc này có người hô,“Matthew - Horner !”

“Đến !”

Matthew lên tiếng, cùng người nọ rất nhanh vào phòng thử vai.

Đây là cùng loại hải tuyển lần đầu thử vai, không có hoá trang, cũng không có thay quần áo.

Vừa tiến vào phòng thử vai, Matthew liền không dấu vết nhanh chóng tuần tra một phen đối diện, đối diện hắn là một đài máy quay phim, mặt sau ngồi một người đeo kính mắt nhiếp ảnh sư, sau đó bên trái thả mấy tấm ghế dựa, một loạt nhân ngồi ở mặt trên, trong đó bắt mắt nhất chính là một đầu màu nâu vàng tóc dài Britney - Spears.

Người khác Matthew không biết, phỏng đoán khả năng là MV đạo diễn hoặc là chế tác nhân, Britney - Spears ở đĩa nhạc công ty quản lý nhân viên, còn có diễn viên công hội đại biểu.

Thiên Sứ trù tính lần này tới được diễn viên trung, đại bộ phận đều là diễn viên công hội thành viên, dựa theo tương quan quy định, khẳng định sẽ có diễn viên công hội người tham gia thử vai.

“Ngươi là Matthew - Horner?” Một hơn ba mươi tuổi, thoạt nhìn bộ dạng không sai nam nhân hỏi,“Ngươi tại Girl, Interrupted kịch tổ cùng Gladiator kịch tổ biểu diễn qua nhân vật?”

Matthew không đi xem máy quay phim màn ảnh, rất bình tĩnh trả lời,“Đúng vậy.”

Martin - Jackson không có hoài nghi ý tứ, trong tay hắn Thiên Sứ trù tính cung cấp trên tư liệu, liền có nhất trương Universal ảnh nghiệp gần đây tuyên bố Gladiator tuyên truyền áp phích.

“Qua lại đi hai vòng.” Hắn còn nói thêm.

Matthew tại máy quay phim màn ảnh quay chụp phạm vi bên trong, đi lại lên.

Martin - Jackson không chuyển mắt nhìn Matthew, trực giác được hắn mặt bộ hình dáng rõ ràng, ngũ quan lập thể đoan chính, dáng người cao ngất cường tráng, cả người tràn ngập một loại độc thuộc về nam tính dương cương chi mĩ.

Theo sau, ánh mắt từ hắn cường tráng trên mặt dời xuống, đầu tiên là dừng ở dày hữu lực trên lồng ngực, đối phồng lên cơ ngực khẽ gật đầu, đẳng Matthew xoay người đi về thời điểm, lại nhìn về phía thon dài hai chân cùng rắn chắc cái mông......

Không cần diễn viên cởi quần áo, Martin - Jackson cũng có thể tưởng tượng được ra, trên thân người này cơ nhục khẳng định là một loại điêu khắc lưu tuyến mĩ.

Hắn không ngừng gật đầu, này gọi là Matthew - Horner diễn viên, ngoại hình điều kiện thật sự rất không sai, so vừa thông qua thử vai cái kia còn muốn hảo.

“Nhất định phải đem này làm vào lần thứ hai thử vai danh sách bên trong.” Martin - Jackson trong óc không tự giác nhảy ra ý tưởng này,“Lần này thử vai đào thải , cũng liền không có cơ hội .”

“Đây là Thiên Sứ trù tính trọng điểm đề cử nhân tuyển.” Jive đĩa nhạc công ty nhân hạ giọng đối Britney - Spears nói,“Ngươi cảm giác thế nào?”

Britney - Spears nhẹ nhàng gật đầu,“Rất tốt, đem hắn tuyển vào đến.”

“Hảo.” Martin - Jackson kêu dừng ngựa tu,“Có thể , ngươi trước ra ngoài đi.”

Martin - Jackson không ý kiến, Britney - Spears cùng đĩa nhạc công ty cho rằng thích hợp, đối với này lần đầu thử vai đến nói, vậy là đã đủ rồi.

Matthew gặp đi hai vòng liền kết thúc, có điểm mạc danh kỳ diệu, trong lòng cảm giác này lần đầu thử vai cũng chính là xem xem hình tượng, hay không thượng kính.

Hắn vừa đi ra phòng thử vai, còn chưa trở lại nơi nghỉ ngơi, liền có công tác nhân viên lại đây thông tri, hắn thông qua lần đầu thử vai, năm ngày sau đến kịch tổ tham gia mang trang thử vai.

“Thông qua a.” Matthew căn bản không biết, hắn bản nhân cùng với kia tấm áp phích, là Helen - Hermann nước cờ đầu chi nhất.

Có thể thông qua thử vai, đương nhiên là đáng giá cao hứng sự tình, Matthew trở lại phòng nghỉ, Amanda lập tức quẳng đến hỏi thăm ánh mắt, hắn khoa tay múa chân OK thủ thế, đến máy làm nước bên kia tiếp hai ly thủy, bưng quá khứ giao cho Amanda một ly, chính mình bưng lên một ly uống một hớp lớn, lúc này mới ngồi vào trên ghế.

“Rất thuận lợi?” Amanda hỏi.

Matthew gật gật đầu,“Đương nhiên. Bọn họ đều cho rằng ta là hảo diễn viên.”

Amanda nhướng mắt, cố ý chèn ép,“Chúc ngươi thành công, hảo diễn viên !”

“Ngươi cũng thông qua thử vai ?” Michael - Sheehan lúc này kề sát qua.

Matthew buông xuống chén nước,“Đúng vậy, cảm giác mạc danh kỳ diệu liền qua.”

“Chúng ta lại có thể cùng nhau quay chụp a !” Michael - Sheehan một bộ rất cao hứng bộ dáng,“Ta vừa hỏi thăm một chút, chỉ cần thông qua lần đầu thử vai nhân, đều có thể tham dự MV quay chụp, bất quá nhân vật chính chỉ có một, những người khác đều đảm đương bối cảnh bản.”

Hắn trong lòng lóe qua một ý niệm, lần này nhất định phải lấy đến nhân vật chính !

Matthew thở dài,“Không biết cái kia người may mắn sẽ là ai.”

Michael - Sheehan nửa thật nửa giả nói,“Chỉ mong là chúng ta trung một.”

Hắn lần này không lại nói khiến Matthew hỗ trợ mà nói, lần trước sau hắn liền nhìn ra, Matthew căn bản sẽ không ở trên loại chuyện này bận tâm hai người ở giữa cái gọi là hữu tình.

Đồng dạng, hắn cũng sẽ không bận tâm !

Nhìn thấy Matthew quay đầu lại cùng Amanda hàn huyên lên, Michael - Sheehan im lặng ngồi xuống, lần này hắn nói cái gì đều phải lấy đến này nam chính !

Nghe nói nam chính sẽ ở MV trung cùng Britney - Spears đóng vai một đôi tình lữ, này khẳng định có thể hấp dẫn rất nhiều người chú ý.

Michael - Sheehan trong đầu không tự giác nhiều chút ảo tưởng, nếu có thể cùng Britney - Spears giả hí thật làm mà nói, kia liền càng tốt , về sau sẽ thiếu phấn đấu mười năm thậm chí là hai mươi năm......

Thế nào mới có thể lấy đến này nam chính đâu? Michael - Sheehan nhập hành ba năm , đương nhiên biết này rất không dễ dàng.

Đặc biệt là...... Hắn ánh mắt lại dừng ở Matthew trên người, gã này cùng Helen - Hermann quan hệ giống như vẫn không sai, nếu Helen - Hermann trọng điểm đề cử Matthew mà nói, hắn lấy đến nhân vật tỷ lệ e có điểm tiểu.

Trù tính công ty bên này là không cần,MV kịch tổ bên này đâu? Hắn lập tức nhớ tới cái kia tại phòng thử vai ra lệnh nhân, phỏng đoán không phải đạo diễn chính là chế tác nhân, nếu có thể đả thông hắn quan hệ......

Matthew vẫn cùng Amanda nói chuyện phiếm, tiếp tục bồi dưỡng song phương gian vốn là tốt quan hệ.

Về phần bên cạnh trầm mặc Michael - Sheehan, hắn không cần xem cũng có thể đoán được gã này suy nghĩ cái gì, thực ra đây cũng là hắn tưởng , bất cứ tiểu diễn viên đều không tưởng đánh mất cơ hội như vậy.

Hắn trong đầu vẫn ở tính toán, như thế nào mới có thể khiến Britney - Spears chú ý tới hắn, hơn nữa sinh ra một ít hảo cảm.

Dựa theo Amanda thuyết pháp, chỉ cần Britney - Spears tán thành, hắn cơ bản liền có thể lấy đến nhân vật này.

Trung gian, Helen - Hermann đến qua một lần, giải thích Amanda nàng có chuyện đi trước, liền ly khai.

Thử vai sau khi kết thúc, mọi người chưa có tới khi đãi ngộ, chỉ có thể phần mình nghĩ biện pháp trở về.

Matthew cáo biệt Amanda, một mình một người hướng về trường quay bên ngoài đi, đi không bao nhiêu xa, Michael - Sheehan từ phía sau đuổi theo.

“Hải, Matthew !” Hắn hỏi,“Ngươi vẫn là đi Hollywood đại đạo sao?”

“Đúng vậy.” Matthew dừng lại cước bộ.

“Chúng ta cùng nhau đi.” Michael - Sheehan đề nghị,“Ta cũng đi Hollywood đại đạo bên kia.”

Matthew không có cự tuyệt, cùng Michael - Sheehan đi ra trường quay, kêu một chiếc taxi, đứng ở ven đường kiên nhẫn đợi xe taxi lại đây.

“Ngươi biểu diễn ban nhập học sao?” Michael - Sheehan cùng Matthew, chính là muốn nhìn một chút hắn có hay không có khác phương pháp.

“Nhập học .” Matthew thuận miệng nói,“Cảm giác cũng không tệ lắm, đối với ta giúp rất lớn.”

Hắn nghe được di động tại vang, tưởng xe taxi đến, lấy ra trực tiếp ấn xuống nút tiếp nghe,“Chúng ta liền tại Disney nhà sản xuất cửa, ta mặc một kiện......”

Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị ống nghe truyền đến thanh âm đánh gãy ,“Ngươi là Matthew - Horner?”

“Đúng vậy.” Matthew cảm giác thanh âm có điểm quen thuộc.

Này nhị thủ di động lậu âm, bên cạnh Michael - Sheehan cũng nghe đến, lập tức vểnh tai.

“Ta là vừa ngươi tham gia thử vai đạo diễn Martin - Jackson.”

Nghe đối phương nói như vậy, Matthew nghĩ tới, này nhưng không chính là phòng thử vai phát hào chỉ lệnh nhân thanh âm sao.

Matthew nhanh chóng lễ phép hỏi,“Ngươi có chuyện sao?”

“Là như vậy, về thử vai sự, đêm nay ta cần tìm ngươi đàm một chút......”

Người này rất nhanh báo ra một địa chỉ, Matthew lập tức ghi tạc trong đầu,“Hảo, ta tám giờ đúng giờ đến.”

Michael - Sheehan đồng dạng nghe được cái kia địa chỉ, sắc mặt nháy mắt biến hắc, chẳng lẽ muốn nhìn Matthew - Horner lấy đến này nam chính?

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 37: Vì Nghệ Thuật Hiến Thân

Xe taxi đến, Matthew không có lên xe, đạo diễn nói địa phương liền tại Burbank, không tất yếu lại trở về, nhìn Michael - Sheehan lên xe rời đi sau, hắn cấp Liszt gọi điện thoại xin nghỉ, tùy tiện tìm địa phương nếm qua cơm tối, rất nhanh tìm đến Martin - Jackson đạo diễn nói địa chỉ.

Đây là một nhà khách sạn, Martin - Jackson theo như lời địa chỉ là khách sạn đỉnh tầng căn hộ.

Matthew xem xem thời gian còn sớm, tại khách sạn đại sảnh nơi nghỉ ngơi tìm địa phương ngồi xuống, quay đầu nhìn thủy tinh mạc ngoài tường ngựa xe như nước, phát một hồi lâu ngốc.

Tấm màn đen chậm rãi hàng lâm, bên ngoài sáng lên ngũ quang thập sắc Nghê Hồng, phía dưới trên ngã tư đường người đi đường xen lẫn như thoi đưa, có vẻ dị thường phồn hoa.

Phố đối diện hẻm nhỏ bên trong, Michael - Sheehan xuyên thấu qua thủy tinh mạc tường, nhìn Matthew, trên mặt trải rộng mây đen.

Hắn không có đi Hollywood đại đạo, xe taxi lái ra một hồi liền hạ xe, đi đến nơi này vẫn chờ đến hiện tại, sự tình quả nhiên giống hắn tưởng như vậy, không xong không thể lại không xong.

Cái kia đạo diễn dám đem Matthew - Horner gọi tới khách sạn, thuyết minh hắn vô cùng có khả năng lựa chọn Matthew - Horner.

Trong khách sạn, Matthew ngồi tựa ở trên lưng ghế dựa mặt, phóng không đại não, cái gì cũng không nguyện ý suy nghĩ, cho dù là kế tiếp cùng Martin - Jackson đạo diễn lần này gặp.

Thẳng đến thời gian tới gần tám giờ, hắn đứng dậy hướng đi thang máy gian.

Michael - Sheehan nhìn thấy Matthew rời đi, biết hắn muốn đi Martin - Jackson đạo diễn chỗ đó, suy nghĩ một chút, nhanh chóng xuyên qua ngã tư đường, tiến vào khách sạn, đi đến vừa Matthew cái kia vị trí, ngồi xuống im lặng đợi lên.

Hắn đang đợi một loại khả năng, Matthew người này tính tình có chút quái dị, nói không chừng sẽ cự tuyệt đạo diễn hảo ý.

Khách sạn đỉnh tầng, Matthew đứng ở hành lang trung, nhẹ nhàng khấu vang cửa phòng, cửa phòng mặt sau truyền đến tiếng bước chân, tiếp liền bị nhân từ bên trong kéo ra, lộ ra ban ngày tại phòng thử vai gặp qua kia trương hơn ba mươi tuổi nam nhân mặt.

“Ngươi hảo, Jackson đạo diễn.” Matthew phi thường lễ phép nói,“Ta là Matthew - Horner, ngươi buổi chiều đánh cho ta qua điện thoại.”

Martin - Jackson khẽ gật đầu, nhượng đến một bên, thuận miệng nói,“Vào đi.”

Matthew tiến vào cửa phòng, nhìn thấy bên trong phô là không dính một hạt bụi thảm, hỏi,“Ta cần đổi giày sao?”

“Trong hộp giày mặt có dép lê.” Martin - Jackson tùy tay chỉ chỉ phía sau cửa biên,“Chính mình lấy đi.”

Nhìn bên kia liếc nhìn, Matthew mở ra tủ giày, lấy ra dép lê thay, tiến vào căn hộ phòng khách, phát hiện Martin - Jackson ngồi ở trên ghế salon, đang tại hướng trong chén đổ hồng tửu.

Tiếp, Martin - Jackson buông xuống bình rượu, nhìn về phía Matthew, bưng lên chén rượu chậm rãi phẩm một ngụm.

Này ý vị không rõ thái độ, khiến Matthew có chút không được tự nhiên, không khỏi thả chậm cước bộ, nhưng là đối phương vẫn tại nhìn hắn phẩm rượu vang, một chút không có thỉnh hắn tọa ý tứ.

Thẳng đến Matthew đi đến phòng khách trung ương, Martin - Jackson mới mở miệng,“Hảo, liền đứng ở chỗ này.”

Matthew làm không rõ hắn muốn làm cái gì, dưới chân vẫn là ngừng lại.

Martin - Jackson lại uống một ngụm hồng tửu, thẳng tắp nhìn Matthew, nói,“Thử vai không nhìn của ngươi cơ nhục, nhân vật này đối cơ nhục đường cong yêu cầu rất nghiêm khắc, ta cần xem một chút của ngươi cơ nhục.”

Hắn khoa tay múa chân thủ thế,“Đem áo thoát.”

Lời này khiến Matthew hơi hơi sửng sốt, tiếp ý thức được một ít không ổn khả năng, phía trước đầy đầu đều là lấy đến nhân vật này, không suy xét mặt khác, nhưng hắn chung quy không phải mới ra đời mao đầu tiểu tử, phong phú xã hội kinh nghiệm nói cho hắn, Martin - Jackson có ý đồ khác !

Matthew do dự, trong lòng còn có một điểm may mắn, nói không chừng Martin - Jackson căn bản không có ý tưởng khác, thật chỉ là muốn nhìn một chút hắn cơ nhục đường cong.

Nếu nói như vậy, hắn không thoát áo, chẳng phải là chủ động buông tay này khó được cơ hội sao?

Ngắn ngủi vài giây thời gian, Matthew trong óc lóe qua rõ ràng bất đồng hai ý niệm.

“Thất thần làm gì?” Martin - Jackson buông xuống chén rượu, thúc giục nói,“Thoát áo.”

Matthew trầm ngâm một giây, thò tay cởi tu thân T-shirt, vẫn tại bên cạnh đan nhân trên sô pha, lộ ra cường tráng nửa người trên.

“Chi --”

Martin - Jackson trong miệng phát ra một trận quái dị thanh âm, đột nhiên đứng lên, một đôi mắt thủy chung nhanh nhìn chằm chằm Matthew.

“Matthew......” Hắn lại một lần nữa mở miệng,“Hiện tại đem quần thoát.”

Nghe nói như thế, Matthew trong lòng cận tồn ảo tưởng nháy mắt tan biến, đến hiện tại nếu còn xem không rõ, hắn thật chính là ngu ngốc .

Hắn rất muốn nhân vật này, rất tưởng bắt lấy cơ hội này, cho nên hắn đến, cho nên đoán được Martin - Jackson khả năng ý đồ làm loạn khi còn ôm có ảo tưởng.

Bởi vì hắn bức thiết muốn thành danh, muốn kiếm đại tiền.

Nhưng có một số việc hắn sẽ không làm, một khi làm, ngay cả hắn chính mình cũng sẽ khinh thường chính mình.

Matthew không có để ý Martin - Jackson mà nói, cầm lấy T-shirt mặc vào trên người, quay đầu liền phòng nghỉ môn bên kia đi.

“Ngươi không muốn nhân vật này sao?” Phía sau truyền đến Martin - Jackson thanh âm,“Ngươi hiện tại là bài danh đệ nhất nhân tuyển, đi ra nơi này......”

Hắn nói chỉ nói nửa đoạn, khẩu khí tiếp biến đổi,“Lưu lại, ta cam đoan, nhân vật này là ngươi .”

Matthew xoay người, nhìn Martin - Jackson liếc nhìn, trong đó phẫn nộ rõ ràng có thể thấy được, nhịn xuống muốn động thủ xúc động, thay giày, cất bước thon dài hữu lực hai chân, cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi.

Tiến vào hành lang, lửa giận chẳng những không tiêu tán, ngược lại càng thiêu càng vượng, thiêu hắn yết hầu khô , khẩu cũng khát .

“Kỹ nữ dưỡng !”

Hắn bạo một câu quốc mắng, biết chính mình gặp trong truyền thuyết tiềm. Quy tắc.

Đi lên thang máy, hướng dưới lầu mà đi, dù cho mất đi nhân vật này, Matthew cũng sẽ không có bất cứ do dự, nếu là tuổi trẻ xinh đẹp nữ đạo diễn, kia còn có thể suy xét......

Ra thang máy, Matthew đi đến tầng một đại sảnh, thật sự khát nước khó nhịn, dứt khoát hướng về bên trái tự động máy buôn bán đi, chuẩn bị mua bình nước khoáng giải khát, đồng thời tưới tắt sôi trào thiêu đốt lửa giận, bằng không hắn cũng không dám cam đoan, hay không sẽ hồi trên lầu, đem Martin - Jackson tha đi ra đánh tơi bời một trận.

Đương nhiên, việc này không có khả năng liền như vậy tính.

Nhưng Matthew rất rõ ràng, chính mình bây giờ còn không có năng lực làm những gì.

Tới gần thủy tinh mạc tường nơi nghỉ ngơi, Michael - Sheehan nhìn chằm chằm vào thang máy xuất khẩu bên kia, Matthew vừa đi ra, hắn liền thấy được, sau đó không ngừng được nở nụ cười.

Tính tính thời gian, chẳng sợ đem cưỡi thang máy đều tính cả, Matthew đi lên liên năm phút đồng hồ cũng không có, xuống dưới thời điểm cũng không có bất cứ khác thường.

Này thuyết minh cái gì? Một loại khả năng Matthew cự tuyệt , một loại khác khả năng sự tình không phải hắn tưởng như vậy.

Michael - Sheehan lập tức phủ định người sau, hắn không phải Matthew cái kia mới vào nghề newbie, tuy rằng không có xông ra bất cứ thành quả, nhưng ở trong giới này lăn lộn ba năm, có một số việc chưa thấy qua lại nghe nói qua vô số lần, một đạo diễn đem diễn viên gọi đến chính mình chỗ ở đàm công tác, ý đồ đã rất rõ ràng .

Hắn ánh mắt theo Matthew hướng tự động máy buôn bán xử di động, đầu lại đang không ngừng chuyển động, này đạo diễn là nam nhân, đối nam nhân cũng rất cảm thấy hứng thú, nếu Matthew cự tuyệt hắn, chính mình có phải hay không có cơ hội đâu?

Michael - Sheehan một bàn tay sờ sờ mặt, một tay còn lại sờ sờ trên lồng ngực rắn chắc cơ nhục, cảm giác hẳn là mạo hiểm thử một lần !

Hắn tự nhận ngoại hình điều kiện một điểm đều không so Matthew - Horner cái kia quê mùa sai !

Mạo hiểm thử một chút, nói không chừng liền có thể thay đổi gian nan tình cảnh; Không mạo hiểm mà nói, khẳng định sẽ tiếp tục làm có cũng được mà không có cũng không sao tiểu diễn viên.

Dĩ vãng, cho dù là hắn muốn cho nhân làm, đều tìm không đến cơ hội a.

Michael - Sheehan không tự giác đứng lên, tựa hồ sợ cơ hội từ trước mặt trốn, một giây đều không tưởng lại tiếp tục đợi, khẩn cấp hướng tới thang máy gian bên kia đi.

Cơ hội, chỉ có bắt đến trong tay, mới là chân chính cơ hội !

Tự động máy buôn bán biên, Matthew tuyển một bình phổ thông nước khoáng, vừa bỏ vào tệ đi vào, một quen thuộc thân ảnh liền từ máy buôn bán trên thủy tinh lóe qua, hắn theo bản năng quay đầu nhìn, vừa lúc nhìn thấy Michael - Sheehan đi vào thang máy gian.

“Di......” Matthew có chút kỳ quái,“Hắn tới nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ Martin - Jackson cũng cho hắn gọi điện thoại?”

Buổi chiều thời điểm, Michael - Sheehan rõ ràng cưỡi xe taxi ly khai Burbank, hôm nay xuất hiện ở nơi này, trừ này giải thích, hắn tìm không thấy mặt khác lý do.

Matthew lấy qua nước khoáng, vặn mở uống một hớp lớn, nguyên bản tính toán như vậy rời đi về nhà, gặp Michael - Sheehan vào thang máy gian, hắn thay đổi chủ ý, quyết định lưu lại xem xem.

Michael - Sheehan làm việc mục đích tính rất mạnh, cùng hắn có chút cùng loại, Matthew muốn xem xem, gã này hay không sẽ lưu ở chỗ này, hoặc là nói cùng Martin - Jackson làm những gì, nếu hắn làm như vậy lựa chọn, Martin - Jackson thế tất sẽ giúp hắn lấy đến cái kia nhân vật.

Cầm nước khoáng, Matthew đi đến thủy tinh mạc sát tường, lại ngồi ở hắn phía trước trên vị trí, hứng trí bừng bừng nhìn chằm chằm thang máy gian bên kia.

So với vừa nổi giận đùng đùng bộ dáng, hắn dần dần bình tĩnh trở lại..

Nguyên nhân rất đơn giản, dù cho Michael - Sheehan đáp ứng Martin - Jackson, cũng không phải 100% có thể lấy đến nhân vật này.

Tại đây nhân vật mặt trên, quyền phát ngôn nặng nhất là Tiểu Điềm Điềm Britney, mà không phải đạo diễn.

Matthew vẫn nhớ kỹ Amanda lén lộ ra tin tức, cho nên vừa rồi hắn rất phẫn nộ, lại không có uể oải.

Bất quá, hắn rất rõ ràng, hiện tại đem đạo diễn Martin - Jackson đắc tội , còn tưởng lấy đến này nam chính mà nói, chỉ sợ muốn tại Britney - Spears phương diện này tưởng chút biện pháp .

Nên như thế nào khiến Tiểu Điềm Điềm lựa chọn chính mình đâu? Nếu Britney cũng thích làm loại này tiềm. Quy tắc, vậy liền dễ làm.

Ánh mắt nhìn chằm chằm thang máy gian bên kia, Matthew thật sự có chút nhàm chán, vô công rồi nghề dưới bắt đầu không thực tế ảo tưởng, hiện tại Britney tuổi trẻ, xinh đẹp lại có sức sống, còn giống như không đến hai mươi tuổi, nếu là nàng tưởng làm tiềm quy tắc mà nói, hắn hoàn toàn có thể hi sinh một chút nha, nhân vật không nhân vật ngược lại cũng không quan hệ......

Miên man suy nghĩ một hồi, hắn lấy di động ra nhìn nhìn thời gian, hơn nửa giờ qua, Michael - Sheehan vẫn không có từ thang máy gian đi ra.

“Chẳng lẽ hắn lưu lại mặt trên ?” Matthew trên trán đột nhiên chảy ra mồ hôi lạnh, cái loại này hình ảnh thật sự không dám tưởng tượng,“Hắn thật muốn vi nghệ thuật hiến thân a?”

Lại ở trong này ngồi hơn nửa giờ, một bình nước khoáng tất cả đều uống sạch, Matthew cũng không có nhìn thấy Michael - Sheehan đi ra, phỏng đoán đối phương khả năng sẽ lưu lại Martin - Jackson chỗ đó qua đêm, lại tiếp tục đợi cũng không có ý tứ, dứt khoát đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Ngay sau đó, hắn lui về phía sau vài bước, trốn vào một không dễ dàng bị phát hiện địa phương.

Michael - Sheehan đang từ trong thang máy đi ra !

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 38: Càng Thêm Ti Tiện

[ cầu phiếu đề cử !]

Trốn vào nơi nghỉ ngơi một ghế dài bên trong, Matthew không chuyển mắt nhìn Michael - Sheehan, lập tức phát hiện gã này so đi lên khi có cự đại biến hóa, đặc biệt là thân hình cùng đi đường phương thức, dứt khoát đổi một người.

Đi lên thời điểm, Michael - Sheehan thân hình cao ngất, đi đường sải bước.

Đi ra thang máy gian, Michael - Sheehan hơi hơi khom lưng mân mê mông, cất bước khi, hai căn chân họa ra phi thường đừng niết ngoại bát tự.

Matthew không phải lần đầu tiên gặp người dùng loại này kỳ quái phương thức đi đường, từng tại Thái Bình Dương bên kia trên công trường làm việc thời điểm, một vị nhân viên tạp vụ bị cốt thép trạc thương mông, chính là như vậy đi đường .

“Hắn mông bị thương?” Matthew đánh ớn lạnh, nhanh chóng đình chỉ miên man suy nghĩ, vừa hắn trong đầu lóe qua hình ảnh thật sự là quá mức khủng bố, liên tưởng đều không nguyện ý tưởng. Hắn nói thầm,“Vì nghệ thuật mà hiến thân a.”

“Tiên sinh, ngươi......”

Có thanh âm truyền tới, Matthew nhanh chóng đi xem, nguyên lai Michael - Sheehan đi vào khách sạn đại đường, quái dị đi đường phương thức hấp dẫn đến một cái phục vụ sinh, đối phương rất chăm chú phụ trách,“Ngươi cần giúp sao?”

“Không ! không !” Michael - Sheehan thẳng vẫy tay, sợ đối phương nhìn ra manh mối,“Ta rất tốt.”

Hắn từng bước hướng về khách sạn cửa đi, cuối cùng ra khách sạn cửa quay.

Matthew lại đổi một chỗ ngồi, để tránh Michael - Sheehan xuyên thấu qua thủy tinh mạc tường nhìn thấy chính mình, ánh mắt vẫn là chú ý hắn bên kia.

Chỉ thấy Michael - Sheehan xuyên qua đường cái, đến phố đối diện, đỡ lấy một căn đèn đường đăng can, quay đầu muốn nhìn mông, trên mặt biểu tình quái dị, tựa hồ rất thống khổ, lại giống như rất hưng phấn.

Matthew vò đầu, xác định Michael - Sheehan tuyệt đối cùng Martin - Jackson phát sinh chút gì.

“Thống khổ phỏng chừng là trên thân thể .” Hắn lung tung phỏng đoán,“Hưng phấn là nhân vật thượng .”

Nói vậy Michael - Sheehan lấy đến Martin - Jackson MV nam chính hứa hẹn.

“Chẳng lẽ đây chính là Hollywood thành công đường tắt?”

Khẽ thở dài, Matthew thu hồi ánh mắt, không lại xem Michael - Sheehan, một nháy mắt này cảm xúc có chút trầm thấp, nói không chừng hắn tại Los Angeles ngao thượng vài năm, tìm không thấy xuất đầu cơ hội, cũng sẽ làm ra cùng loại lựa chọn......

“Không !” Matthew tiếp lắc đầu,“Tuyệt đối sẽ không !”

Hắn biết chính mình không thể so Michael - Sheehan cao thượng, thậm chí càng thêm ti tiện, càng thêm luồn cúi tính toán, nhưng loại sự tình này tuyệt đối không ở thỏa hiệp nhận hàng ngũ, hắn tưởng nổi tiếng phát tài, cá nhân điểm mấu chốt cũng phi thường phi thường thấp, nhưng vẫn là có điểm điểm mấu chốt , nếu tất yếu tại bán mông cùng khốn cùng thất vọng ở giữa lựa chọn mà nói, hắn tình nguyện khốn cùng thất vọng.

Về phần cao thượng đạo đức, hỗn giới giải trí còn chú ý này, xứng đáng một đời không xuất đầu.

“Ti tiện người đều tại dọc theo thành danh đường đi tới, cao thượng người đều chết ở điểm xuất phát......”

Matthew lầm bầm lầu bầu một câu, quay đầu lại đi xem Michael - Sheehan, phố đối diện đã không có hắn thân ảnh.

Đèn đường quang mang rơi xuống, chiếu sáng phía trước đường, Michael - Sheehan đỡ một nhà cửa hàng thủy tinh mạc tường, hơi hơi chổng mông, bước đi khó coi ngoại bát tự bước, chậm rãi hướng về phía trước đi.

Hắn đi được rất gian nan, đừng nói là đi đường , chẳng sợ đứng bất động, sau mông đều sẽ truyền đến xé rách đau nhức, khiến hắn có loại muốn đi xem giang tràng khoa thầy thuốc xúc động.

Nhưng hắn không thể đi, loại này thương thật sự khó có thể mở miệng.

Đau xót lại không có khiến hắn sa sút, nóng cháy đau nhức trung, Michael - Sheehan khóe miệng, thủy chung đều treo một tia hưng phấn tươi cười.

Martin - Jackson đạo diễn đã cho hắn hứa hẹn, sẽ vì hắn lấy được Britney - Spears MV nam chính !

Đây mới là hắn muốn .

Michael - Sheehan lại đỡ lấy một căn đèn đường đăng can, ngẩng đầu ngưỡng vọng thiên không, từ trong một mảnh tối đen thấy được quang minh.

Cứ việc hưng phấn áp không trụ mông đau nhức, hắn lại cảm giác này hết thảy đều là đáng giá , thậm chí trong lòng còn có chút mừng thầm.

Đáng tiếc là, lui tới nhiều người như vậy, một đều không nhận thức, hưng phấn cùng vui sướng không thể chia sẻ.

Michael - Sheehan chịu khổ nhiều năm như vậy, mới đợi đến cơ hội như vậy, bức thiết muốn toàn thế giới người đều biết hắn muốn cùng Britney - Spears cùng nhau quay chụp MV, muốn thành danh !

Đột nhiên, Michael - Sheehan trước mắt lóe qua một gương mặt, cái kia tự xưng là bằng hữu, lại không chịu giúp hắn người !

“Matthew - Horner, ta muốn lấy đến nam chính !”

Nghĩ đến tại Gladiator kịch tổ lọt vào cự tuyệt, hắn có loại đại cừu được báo thư sướng,“Ta liền muốn chiến thắng ngươi, lấy đến nam chính !”

Tiếp hắn nhíu mày, bởi vì Matthew - Horner còn không biết a.

Nháy mắt, loại này thư sướng cảm biến mất vô tung vô ảnh.

Michael - Sheehan suy xét một hồi, lấy di động ra bát thông Matthew dãy số, bên kia vang một hồi lâu, mới có nhân chuyển được.

“Là ngươi sao, Matthew?” Hắn ngữ điệu so trước đây cất cao rất nhiều,“Ngươi làm gì đâu?”

“Về nhà trên đường.” Ống nghe trung vang lên Matthew câu hỏi,“Ngươi ở đâu? Mike.”

“Ta ở bên ngoài đi dạo đâu !” Michael - Sheehan tính toán tự mình trước mặt Matthew mặt nói ra tin tức này, muốn nhìn một chút hắn đến lúc đó sẽ là cái gì biểu tình,“Ngày mai ngươi có thời gian sao? Ta mời ngươi ăn cơm trưa.”

“Ngày mai a?” Bên kia nhân tựa hồ đang suy xét, qua một hồi mới nói,“Được rồi, vừa lúc ta ngày mai không khóa. Chúng ta đi nhà ai phòng ăn (nhà hàng)?”

Michael - Sheehan là lâm thời khởi ý, nơi nào suy xét qua phòng ăn (nhà hàng) sự, đành phải nói,“Ta muốn dự định vị trí. Như vậy, ngày mai buổi sáng ta lại cho ngươi gọi điện thoại.”

Thực ra hắn biết chính mình này hai ngày cần nhất là ghé vào mềm mại trên đệm nghỉ ngơi, đẳng mặt sau miệng vết thương khép lại, lại thật sự nhịn không được muốn tại đối thủ cạnh tranh trước mặt khoe ra một chút xúc động.

Không ở Matthew trước mặt khoe ra một phen, hắn tại Gladiator kịch tổ đổ kia cổ khó chịu kình, như thế nào thư sướng phát tiết đi ra?

Cắt đứt điện thoại, thu hồi di động, Michael - Sheehan cố nén xé rách đau nhức, từng bước một hướng về phía trước đi, đồng thời suy xét nên nói như thế nào, khoe ra lại nên làm như thế nào, hắn đương nhiên sẽ không khiến Matthew hướng chính mình mông phương diện liên tưởng.

Bầu trời đêm một mảnh tối đen, Thiên Sứ chi thành lại đèn đuốc sáng trưng, một chiếc taxi tiến vào Westwood khu khu vực biên giới, dừng ở ven đường xe buýt trạm, Matthew từ trên xe nhảy xuống tới, lúc này dĩ nhiên tiếp cận nửa đêm, hắn không có lập tức về nhà, chuẩn bị tìm một chỗ ăn chút ăn khuya, trên đường bụng liền đói cô cô thẳng gọi.

Nơi này không phải phồn hoa thương nghiệp khu, đại bộ phận mặt tiền cửa hàng đều đóng cửa, Matthew dọc theo đường cái đi về phía trước một đoạn, phát hiện một nhà phòng ăn (nhà hàng) bảng hiệu còn sáng , hơn nữa trên bảng hiệu trừ tiếng Anh ngoại, còn có bắt mắt chữ phồn thể !

“Phía trước như thế nào không phát hiện nơi này còn có trong nhà phòng ăn (nhà hàng).” Matthew nói thầm đi vào,“Phỏng chừng là bên này không như thế nào đến qua.”

“Ngươi hảo, hoan nghênh quang lâm.”

Nghênh đón hắn lại là mũi cao mắt sâu, tóc vàng mắt xanh nữ phục vụ sinh, Matthew nhìn nàng một cái, thoáng có điểm không được tự nhiên.

Loại địa phương này, hẳn là đứng lên một dịu dàng như ngọc Giang Nam nữ tử a......

Phòng ăn (nhà hàng) rất lớn, bên trong còn có không thiếu khách nhân, Matthew tìm dựa vào cửa sổ chỗ ngồi ngồi xuống, đẳng phục vụ viên lại đây, điểm thịt gà xào đậu phộng cùng thập cẩm chiên cơm hai món ăn, kiên nhẫn đợi lên.

Hắn riêng quan sát một phen, toàn bộ phòng ăn (nhà hàng) đều là điển hình trung thức trang hoàng phong cách, bàn ghế cùng nhà hàng Tây ghế sô pha rõ ràng bất đồng, hoàn toàn là trung thức gỗ thô bàn ghế, đặc biệt là phòng ăn (nhà hàng) tận cùng bên trong, còn đặt mấy tấm bàn bát tiên cùng nguyên bộ ghế bành.

Này ngoạn ý Matthew từng lão gia rất thường gặp, bất quá đi ra làm công sau thấy được liền không nhiều.

Tuy rằng dưới mông cứng rắn rắn chắc gỗ thô ghế dựa cũng rất có cảm giác, nhưng Matthew vẫn là có chút tâm ngứa, ở như vậy một quốc gia, có thể thấy đến bàn bát tiên cùng ghế bành thật sự khó được.

Cho nên, đẳng phục vụ viên lại đây thượng đồ ăn thời điểm, hắn chỉ một tấm bàn bát tiên, hỏi,“Ta có thể đi bên kia tọa sao?”

“Có thể.” Phục vụ viên thái độ phi thường tốt,“Xin cứ tự nhiên.”

Nàng bang Matthew bưng đồ ăn phóng tới bàn bát tiên thượng, Matthew theo sau kéo ra một chiếc ghế bành, tựa như mới trước đây như vậy, đại mã kim đao ngồi ở mặt trên.

“Cám ơn.” Hắn riêng nhiều cho phục vụ viên một điểm tiểu phí.

Ngồi ở chỗ này ăn cơm, càng nhiều là có thể thỏa mãn hồi ức bên trong tình hoài.

Matthew khởi động dùng cơm, thịt gà xào đậu phộng cùng thập cẩm chiên cơm tuy rằng trải qua kiểu dáng Âu Tây cải thiện, lấy thích ứng thị trường, nhưng bao nhiêu vẫn là mang theo điểm quen thuộc hương vị, này cũng khiến hắn khẩu vị đại khai.

Bất quá, còn chưa ăn xong nửa bát cơm, Matthew liền cảm giác mông không phải rất thoải mái, phía dưới ghế dựa thật sự rất cứng rắn, thêm lâu lắm không có tọa qua loại này ghế dựa, khó tránh khỏi có điểm các được hoảng.

Hắn lắc lắc đầu, cầm lấy thìa vừa định tiếp tục ăn cơm, bỗng nhiên nhớ tới Michael - Sheehan ước hắn ăn cơm sự tình......

Lang thôn hổ yết ăn xong còn thừa đồ ăn, Matthew lấy di động ra, bát thông Michael - Sheehan dãy số, bên kia chuyển được thực mau.

“Có chuyện sao, Matthew?”

Matthew nói thẳng,“Mike, ngươi không phải ước ta ngày mai cùng nhau ăn giữa trưa cơm sao? Ta tưởng đến một nhà rất tuyệt trung thức phòng ăn (nhà hàng), muốn hay không ta mời ngươi, chúng ta cùng đi ăn trung cơm?”

Bên kia tạm dừng một hồi, sau đó có thanh âm truyền tới,“Hành a, ngày mai giữa trưa gặp.”

“Vậy ngươi ngày mai đến Westwood khu.” Matthew báo thượng phòng ăn (nhà hàng) địa chỉ,“Chúng ta mười một giờ rưỡi tại phòng ăn (nhà hàng) gặp mặt.”

Michael - Sheehan thống khoái đáp ứng, Matthew thu hồi di động, phó qua khoản sau, cố ý tìm đến trước đài, đính một tấm bàn bát tiên, chuẩn bị ngày mai thỉnh Michael - Sheehan ăn trung cơm.

Thu phục này mấy, hắn rời đi phòng ăn (nhà hàng), phản hồi chung cư, tắm rửa qua sau, nằm xuống lại không có buồn ngủ, trong óc tất cả đều là như thế nào mới có thể lấy đến MV nam chính, suy xét đến tiếp cận rạng sáng 3h, dần dần có chút đầu mối, mới mơ mơ màng màng ngủ.

Ngày hôm sau buổi sáng rời giường sau, Matthew dựa theo kế hoạch rèn luyện buổi sáng, đọc báo cùng xem sách, một chút không có lãng phí thời gian, cũng không có bởi vì giữa trưa muốn mời dự tiệc liền thả lỏng nghỉ ngơi.

Hắn biết chính mình khởi điểm rất thấp, năng lực chênh lệch, tất yếu phải cố gắng.

Mãi cho đến mười một giờ, hắn mới buông xuống trong tay thư, thay một thân chính trang, đi ra ngoài đi đến kia trong nhà phòng ăn (nhà hàng), cùng tối hôm qua bất đồng, trong phòng ăn ngọ lưu lượng khách rất lớn, bây giờ còn không đến cơm điểm, hơn phân nửa trên chỗ ngồi đều ngồi nhân.

“Ta tối hôm qua định qua vị trí.” Matthew đối phục vụ viên nói, phục vụ viên hỏi qua trước đài, mang theo Matthew đi đến tối hôm qua kia trương bàn bát tiên tiền, hỏi,“Hiện tại điểm cơm sao?”

Matthew chỉ chỉ bên ngoài,“Ta còn phải đợi người, cần điểm cơm thời điểm, ta sẽ kêu ngươi.”

Phục vụ viên rời đi, Matthew kiên nhẫn đợi Michael - Sheehan lại đây.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 39: Đau Xót Không Nói Nên Lời

[ cầu phiếu đề cử a !]

“Này nhân đi đường tư thế thật kỳ quái.”

“Sẽ không là người tàn tật đi?”

Hạ xe taxi, hướng phòng ăn (nhà hàng) đi thời điểm, Michael - Sheehan nghe được không thiếu nghị luận hắn thanh âm, hắn nguyên bản cho rằng nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền vô sự , cho nên mới ước Matthew cùng nhau ăn cơm, kết quả một đêm thêm một buổi sáng qua đi, mặt sau lại vẫn phi thường đau, đặc biệt đi đường, chỉ cần thoáng nhanh lên, giống như là có máy khoan điện ở phía sau chui.

Nhưng hắn vẫn là đến, nghĩ đến Matthew - Horner làm bằng hữu, lại không chịu hỗ trợ, hắn liền động lực mười phần.

Hai căn chân hướng ra phía ngoài tách ra, mông hơi hơi mân mê, bộ pháp phóng thật sự chậm, Michael - Sheehan lúc la lúc lắc đi vào phòng ăn (nhà hàng).

“Ngươi hảo, hoan nghênh quang lâm !”

Một tóc vàng mắt xanh nữ phục vụ sinh đón đi lên,“Tiên sinh, vài vị? Có hẹn trước sao?”

Michael - Sheehan ánh mắt lướt qua nữ nhân, hướng bên trong nhìn lại, đồng thời nói,“Ta cùng người ước hảo, Matthew - Horner lại đây sao?”

Đi này đoạn đường, hắn trên trán đau đến đều gặp hãn , tưởng nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xuống, ngồi ở mềm mềm trên đệm, sẽ hảo rất nhiều.

Nữ phục vụ sinh làm thỉnh thủ thế, phía trước dẫn đường,“Matthew - Horner tiên sinh ở bên này.”

Michael - Sheehan xiêu xiêu vẹo vẹo theo đi lên, trong phòng ăn rất nhiều người nhìn thấy hắn kỳ quái đi đường tư thế, phân phân quẳng đến hảo kỳ ánh mắt.

“Đáng chết !”

Kia vài ánh mắt khiến Michael - Sheehan rất không thoải mái, thấp giọng mắng chửi,“Tên hỗn đản này, vì sao không chọn ít người im lặng phòng ăn (nhà hàng)?”

“Hải, Mike !” Matthew nhìn thấy Michael - Sheehan, thò tay tiếp đón,“Bên này ! ta ở bên này.”

Nghĩ đến lập tức có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, không cần lại thụ loại này dày vò, Michael - Sheehan không khỏi thoáng nhanh hơn cước bộ, nữ phục vụ sinh đối với hắn cười gật gật đầu, xoay người rời khỏi.

Matthew nhìn thấy Michael - Sheehan kỳ lạ đi đường tư thế, lập tức đoán được hắn còn chưa hảo lưu loát, cố ý đứng lên hỏi,“Làm sao?”

Dựa theo lẽ thường, một bình thường nam nhân bị bạo cúc hoa, khẳng định không muốn khiến người khác biết.

Quả nhiên, Michael - Sheehan giả bộ đầy mặt thoải mái biểu tình,“Không có việc gì, vừa xuống xe thời điểm, trật chân một chút.”

“Kia nhanh chóng ngồi xuống.” Matthew kéo ra một chiếc ghế bành,“Đừng đứng .”

Michael - Sheehan nhìn nhìn ghế dựa, mí mắt không ngừng được nhảy lên, này ghế dựa từ trên xuống dưới tất cả đều là cứng rắn đầu gỗ, không có một mềm mại địa phương.

“Đừng đứng .” Matthew nhiệt tình tiếp đón, còn tăng thêm ngữ khí nói,“Muốn hay không tìm người giúp ngươi xem xem? Ta nhận thức nơi này một xã khu thầy thuốc......”

“Không cần, không cần.” Michael - Sheehan vội vàng chối từ,“Chính là có điểm đau, qua một hồi liền hảo.”

Hắn nhìn thấy Matthew đầy mặt quan tâm, tựa hồ lại tưởng nói mặt khác mà nói, nhanh chóng xê dịch đến ghế dựa phía trước, kiên trì ngồi xuống, nhưng mông vừa dính vào cứng rắn ván gỗ, một trận có thể so với đi đường khi đau đớn, liền truyền tới.

“Làm sao?” Matthew đầy mặt đều là quan tâm.

Michael - Sheehan chịu đựng đau, tiếp tục đi xuống tọa, hơn phân nửa thân thể trọng lượng nháy mắt áp đến trên mông, nguyên bản nóng cháy đau đớn, lại biến thành tối hôm qua xé rách đau nhức, không tự giác hướng lên trên đạn.

Matthew thân thiết nhìn hắn,“Còn có địa phương khác đau? Muốn hay không ta mang ngươi đi kiểm tra một chút đi?”

Nếu là muốn đi kiểm tra mà nói, Michael - Sheehan cũng sẽ không chờ tới bây giờ , hắn vội vàng lắc đầu,“Không có việc gì, thật không có việc gì.”

Vì tránh cho Matthew phát hiện khác thường, hắn đành phải kiên trì ngồi xuống, nhưng mông đau đớn không phải hắn chịu đựng liền vô sự , bên kia Matthew vừa ngồi trở lại bên cạnh ghế dựa, Michael - Sheehan trên trán liền ra một tầng mồ hôi.

Lúc này, hắn nhìn thấy có phục vụ viên cầm menu lại đây, giống như người chết đuối thấy được cứu tinh như vậy, chuẩn bị mở miệng muốn nhuyễn điểm đệm.

Michael - Sheehan miệng còn chưa mở ra, Matthew liền nhìn hắn không ngừng di động mông hỏi,“Mông bị thương? Muốn hay không ta cho ngươi tìm cái đệm đi.”

“Không có, không có.” Nghĩ đến tối hôm qua phát sinh sự, Michael - Sheehan vội vàng phủ nhận,“Ta mông không có việc gì !”

Hắn nói cái gì đều sẽ không khiến Matthew hướng kia phương diện liên tưởng, loại sự tình này có thể làm, nhưng không thể nói, thật sự là rất xấu hổ .

Michael - Sheehan lập tức tìm đến thích hợp lý do,“Ta lần đầu tiên tọa loại này kỳ quái ghế dựa, có điểm không thích ứng.”

Matthew chững chạc đàng hoàng gật đầu,“Ân, tọa một hồi liền thích ứng .”

Hắn gọi đến phục vụ sinh, chuẩn bị gọi món ăn.

Michael - Sheehan ngồi ở kiên cố gỗ cứng trên ghế, nhiều đau cỡ nào khó chịu cũng chỉ có chính hắn mới có khả năng thể hội.

“Ngươi ăn cái gì?” Matthew hỏi Michael - Sheehan, Michael - Sheehan nơi nào có tâm tư quản này mấy, thuận miệng nói,“Ta đối Trung Quốc đồ ăn không quen thuộc, ngươi giúp ta điểm đi.”

“Kia hảo.” Matthew cũng không khách khí,“Ta tùy tiện muốn .”

Lật ra thực đơn, hắn chuyên môn điểm lạt sao ngưu liễu, thịt hầm, Ma Bà đậu hủ đẳng mấy thứ điển hình món cay Tứ Xuyên.

“Ngươi sẽ trung văn sao?” Nhìn thấy phục vụ viên tóc đen mắt đen, Matthew thử hỏi, gặp phục vụ sinh gật đầu, cố ý đổi thành trung văn nói,“Ta này phân bằng hữu thích cay, này mấy đồ ăn nhất định phải nhiều phóng ớt, tốt nhất là triêu thiên tiêu !”

Tuy rằng đối Matthew có thể nói như thế lưu loát trung văn có chút tò mò, phục vụ sinh hay là gật gật đầu, nói,“Hảo !”

Bên kia, Michael - Sheehan lấy qua một tờ khăn giấy, lau mồ hôi trên trán, ngồi ở này trương rách nát trên ghế, dứt khoát mỗi một giây đều là dày vò, sớm biết như vậy hắn liền mang dày cái đệm lại đây ...... Không, hắn liền không nên đến !

Nghĩ đến đây, hắn nhớ lại chính mình tới nơi này mục đích , đối Matthew nói,“Ta được đến xác thực tin tức, lần này MV nam chính vô cùng có khả năng là ta.”

“Phải không?” Matthew đầy mặt kinh hỉ,“Kia quá tốt !”

Michael - Sheehan kinh ngạc, này cùng hắn tưởng hoàn toàn không giống nhau a.

Matthew tiếp có đến một câu,“Nếu đây là thật, chúc mừng ngươi, Mike.”

Lời này nói phi thường chân thành, giống như là tốt nhất bằng hữu gian chúc phúc như vậy.

Nghe được này câu chúc mừng, Michael - Sheehan suy nghĩ một đêm mới tưởng ra đến chuẩn bị khoe ra mà nói, đột nhiên nghẹn họng.

“Ngươi rốt cuộc ngao xuất đầu !” Matthew thân mật dùng lực vỗ dưới Michael - Sheehan bả vai,“Cố gắng ! nhất định phải trở thành đại minh tinh.”

“A......”

Michael - Sheehan kêu một tiếng, nghe vào tai như là đáp lại Matthew mà nói, trên thực tế là thân thể nhận đến chấn động, áp bách mông cùng ghế dựa càng thêm thân mật tiếp xúc, đau nhức dưới nhịn không được phát ra kêu thảm thiết.

Matthew lại vỗ Michael - Sheehan bả vai một chút, phi thường thành khẩn nói,“Lần trước cái kia nhân vật, thực ra ngươi liền so với ta thích hợp, nhưng kia chủng sự không phải chúng ta có thể quyết định , đúng không? Ngươi xem lần này, hảo vận đến của ngươi trên đầu.”

Michael - Sheehan cắn môi, ra sức gật đầu.

“Ngày mai ta đi nói chuyện Helen - Hermann khẩu phong.” Matthew tiếp tục vỗ Michael - Sheehan bả vai,“Helen - Hermann đồng ý mà nói, ta chuẩn bị rời khỏi thử vai.”

“Ân......” Michael - Sheehan đầy mặt táo bón trạng,“Ân...... Ân......”

Nhìn thấy Matthew như thế chân tâm thực lòng, hắn bỗng nhiên cảm giác, chính mình chạy tới khoe ra, có phải hay không có chút quá phận .

Đồ ăn lúc này đưa tới, Matthew lại chuyên môn muốn một bình độ cao rượu đế, mở ra vì hắn cùng Michael - Sheehan phần mình đến một ly.

Michael - Sheehan nhìn Matthew, đầu có điểm hồ đồ , gã này thật đem hắn trở thành bằng hữu?

“Matthew......” Hắn muốn nói chút gì đó, Matthew lại bưng lên chén rượu, đối với hắn cử cử,“Mike, ngươi là ta đến Los Angeles nhận thức thứ nhất bằng hữu, vì chúng ta hữu nghị, vì chúng ta tiền đồ, cụng ly !”

“Cụng ly !” Michael - Sheehan có điểm kích động, không để ý trên mông đau nhức, bưng lên chén rượu cùng Matthew chạm một phát,“Vì tiền đồ !”

Hắn uống một hơi cạn sạch.

Matthew cũng uống quang trong chén rượu, tiếp lại vi Michael - Sheehan đổ một ly.

“Ăn rau......” Matthew nhiệt tình tiếp đón, Michael - Sheehan ăn một ngụm đồ ăn, ngoài miệng nóng cháy , không biết vì sao, cảm giác mông trung gian cũng nóng cháy .

Matthew lại nâng ly lên,“Cụng ly !”

Michael - Sheehan bưng lên ly cùng Matthew chạm, lại xử lý một ly độ cao rượu đế.

Mặt sau, Michael - Sheehan không có lại nói kia vài loạn thất bát tao mà nói, cố nén ngoài miệng cùng trên mông nóng cháy cảm giác, cùng Matthew ăn xong này một cơm.

Cứ việc bởi vì đồ ăn rất lạt, ăn được không nhiều, hắn lại cùng Matthew uống không thiếu độ cao rượu đế.

Thậm chí, còn giành ở Matthew phía trước thanh toán khoản.

Hắn ý tưởng rất đơn giản, nếu Matthew - Horner này ngu xuẩn còn đem hắn đương bằng hữu, kế tiếp nói không chừng còn có lợi dụng giá trị, tỷ như hắn cùng Helen - Hermann quen thuộc cá nhân quan hệ......

Đẳng Michael - Sheehan phó qua khoản, Matthew hỏi,“Cùng nhau đi sao?”

“Ta tại đây tọa hội.” Michael - Sheehan cảm giác mông nóng cháy đau, lo lắng Matthew nhìn ra manh mối, không tưởng cùng hắn cùng nhau rời đi, thuận miệng xả lý do,“Ta cùng một bằng hữu ước hảo buổi chiều tại một khác con phố thượng gặp mặt.”

“Ân.” Matthew gật gật đầu, lại hỏi,“Thương thế của ngươi......”

Michael - Sheehan cứ việc đau được mày đều nhíu lại, vẫn là vội vàng vẫy tay,“Không có việc gì , nghỉ ngơi lúc này, tất cả đều hảo.”

“Kia hảo.” Matthew đối với hắn phất phất tay,“Tái kiến, Mike.”

“Tái kiến, Matthew.”

Nhìn thấy Matthew xoay người rời đi, Michael - Sheehan không cần lại cố nén , bộ mặt nháy mắt đau được không tự nhiên lên, trên mông giống như ấn lò xo như vậy từ trên ghế đạn lên, ánh mắt không tự giác liền hướng phía sau xem, đáng tiếc cái gì cũng nhìn không tới.

“A !”

Hắn thức dậy rất mãnh, thêm phía trước Matthew chụp kia vài cái có điểm trọng, liên lụy đến mông trung gian miệng vết thương, không tự giác phát ra một tiếng hét thảm.

May mà hắn lập tức ý thức được không đúng, trước tiên bịt kín miệng.

Dù cho như vậy, rất nhiều người cũng hiếu kì nhìn lại đây, càng có phục vụ viên đi tới, thân thiết hỏi,“Có thể có cái gì giúp ngươi sao, tiên sinh?”

“Ta......” Michael - Sheehan vừa định nói không có việc gì, lại cảm giác trên mông đau được lợi hại hơn , tựa hồ ngay cả đứng đều thành vấn đề, nhanh chóng sửa miệng,“Giúp ta gọi một chiếc taxi, nâng ta đi ra ngoài, có thể sao?”

Phục vụ viên rất có lễ phép,“Đương nhiên có thể.”

Hắn trước thông tri phục vụ đài gọi taxi xe, lại đỡ Michael - Sheehan hướng phòng ăn (nhà hàng) bên ngoài đi.

Michael - Sheehan đau đến mức mặt đều trắng, tựa như Martin - Jackson lại cho hắn đến một phát, tại phục vụ viên nâng dưới, thật vất vả đi ra phòng ăn (nhà hàng), ngồi trên về nhà xe taxi.

Hắn thề, mấy ngày này nhất định ghé vào trên giường hảo hảo dưỡng thương, tuyệt đối không lại đi ra.

Phòng ăn (nhà hàng) phụ cận, nhìn thấy Michael - Sheehan cưỡi xe taxi rời đi, Matthew cười từ trong một con hẻm nhỏ mặt đi ra, nhiều ngày như vậy biểu diễn khóa không có bạch thượng, bản thân cảm giác kỹ xảo biểu diễn có tương đối lớn đề cao.

Tối thiểu, Michael - Sheehan tựa hồ không có bất cứ nhận ra.

Từ Michael - Sheehan trên thái độ, hắn cũng xác định Martin - Jackson cho nam chính hứa hẹn, đây cũng là đáp ứng Michael - Sheehan mời một nguyên nhân lớn.

Hắn muốn thắng được lần thứ hai thử vai, tất yếu tại phòng thử vai ngoại nghĩ biện pháp.

Matthew tối hôm qua liền có suy xét, trước cầm ra di động, lại từ trong ví tiền móc ra Elena - Boyar cấp danh thiếp, bát thông mặt trên dãy số.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 40: Cung Cấp Manh Mối

[ cầu phiếu đề cử a !]

Trung phòng ăn (nhà hàng) hướng đông có một tiểu công viên, đi làm thời gian nhân rất ít, cũng là Matthew mỗi ngày chạy bộ buổi sáng địa phương, hắn cùng cái kia giải trí phóng viên Elena - Boyar liền ước ở trong này.

Công viên cửa phụ cận có một rừng cây, rừng cây trung gian trên bãi đất trống, phóng một chiếc bàn đá, Matthew ngồi ở bên cạnh thạch đầu trên ghế, đợi đại khái nửa giờ, liền nhìn thấy cao lớn cường tráng Elena - Boyar đi vào rừng cây.

“Hải, Elena.” Matthew vẫy vẫy tay,“Bên này.”

“Nhìn thấy ngươi .” Elena - Boyar vội vã đi lại đây.

Matthew vẫn dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá nàng, Elena - Boyar mặc một thân Hợp Thể vận động trang, mặc dù có chút cường tráng, nhưng tại cao lớn dáng người phụ trợ dưới, ngược lại cũng có vẻ phi thường cân xứng.

Elena - Boyar lại đây sau, ngồi vào Matthew đối diện trên ghế đá, trực tiếp hỏi,“Vội như vậy tìm ta, có phải hay không lấy đến Britney - Spears tư gia ảnh chụp ?”

Matthew không đáp lại nàng, ngược lại vươn tay, nói,“Di động của ngươi.”

Elena - Boyar không rõ hắn có ý tứ gì,“Muốn ta di động?”

“Yên tâm.” Matthew nhún vai,“Ta sẽ không đánh cướp một nghèo phóng viên.”

Elena - Boyar lấy di động ra, đặt ở Matthew trên tay, Matthew mở ra di động sửa chữa, nhìn thoáng qua, phát hiện căn bản không tất yếu này, niên đại này di động, có ghi âm công năng thực thiếu.

“Máy ghi âm......” Matthew lại giang hai tay,“Hoặc là máy ghi âm.”

“Không mang !” Elena - Boyar tức giận nói,“Ta lục lời của ngươi làm cái gì? Ngươi chỉ là tiểu diễn viên, vẫn là kiêm chức .”

Matthew không nói gì, lại nghiêng đầu nhìn nàng.

Elena - Boyar có chút căm tức,“Matthew - Horner, đừng quá quá phận !”

“Ta quá phận?” Matthew chỉ chỉ chính mình,“Nếu ta quá phận mà nói, sẽ khiến ngươi cởi sạch quần áo !”

“A......” Elena - Boyar cười lạnh một tiếng,“Như thế nào? Ngươi tưởng thượng ta? Ở trong này? Đừng theo ta nói đây là của ngươi điều kiện !”

“Ta đối với ngươi không có hứng thú.” Matthew biết nữ nhân này tính tình không tốt,“Ta như thế nào biết ngươi có hay không sẽ phản thủ đem ta bán.”

Elena - Boyar gật gật đầu, như dỗi trước tiên mở ra thủ bao, đem bên trong gì đó ngã vào trên bàn đá, tiếp đem sở hữu túi áo đều lật ra, tựa như nàng nói như vậy, căn bản không có máy ghi âm cùng máy ghi âm.

“Muốn hay không ta đem quần áo thoát?” Nàng trừng Matthew hỏi.

Matthew lắc đầu,“Không tất .”

Elena - Boyar thu hồi thứ của mình, sau đó nói,“Ngươi rất xem trọng chính mình , liền tính ta đem ngươi bán, có thể được đến cái gì?”

Matthew biết nàng nói được có đạo lý, hắn chỉ là tiểu nhân vật, từ trên xuống dưới căn bản không ai để ý.

Làm như vậy chỉ là để ngừa vạn nhất, chung quy cẩn thận vô đại sai.

Sửa sang lại hảo thủ bao, Elena - Boyar trừng mắt nhìn Matthew liếc nhìn, vươn ra một bàn tay,“Đồ đâu?”

“Thứ gì?” Matthew theo bản năng hỏi.

“Britney - Spears tư gia ảnh chụp !” Elena - Boyar đề cao thanh âm,“Malibu, chúng ta nói qua , hỗ huệ cùng có lợi.”

Matthew trực tiếp lắc đầu,“Ta không có Britney - Spears tư gia ảnh chụp.”

Elena - Boyar hoắc đứng lên, một đôi Bích Lam sắc ánh mắt trừng được lưu viên, thêm nàng cao lớn cường tráng dáng người, có vẻ cực có khí thế.

“Ngươi là tại lãng phí của ta thời gian sao?” Nàng chất vấn nói,“Vẫn là cảm giác như vậy rất thú vị?”

“Ta có như vậy nhàm chán sao?” Matthew ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ chỉ đối diện ghế đá,“Tọa, Elena ! ta cho ngươi gọi điện thoại, đương nhiên là có ngươi cảm thấy hứng thú tin tức.”

Elena - Boyar nghiêng đầu nhìn hắn,“Britney - Spears .”

“Ân.” Matthew gật gật đầu.

Elena - Boyar một lần nữa ngồi xuống, thoạt nhìn bình tĩnh rất nhiều, không lại giống vừa như vậy nổi trận lôi đình.

“Nói đi.” Nàng hỏi,“Là cái gì? Chuyện xấu? Gièm pha?”

Matthew đương nhiên sẽ không nói thẳng,“Một có thể cho ngươi liên tục đưa tin một tháng, thậm chí có thể đào sâu mấy tháng, độc giả còn hoan nghênh tin tức.”

“Đừng lời vô nghĩa.” Elena - Boyar thúc giục nói,“Có chuyện nói thẳng.”

Nàng tính tình không tốt, đầu lại không ngốc, thêm phía trước cùng Matthew tiếp xúc qua, biết khẳng định có điều kiện.

“Giúp ta tại ngươi công tác trên truyền thông đưa tin một người.” Matthew dựa theo tối hôm qua tưởng hảo kế hoạch, nói,“Một khả năng trở thành Britney - Spears MV nam chính nhân.”

Elena - Boyar hừ một tiếng, khinh thường nói,“Nói thẳng ngươi liền là, nhiễu nhiều như vậy giới làm gì?”

Matthew lắc đầu,“Không phải ta, là một người khác, nếu nam chính là ta, ta cũng sẽ không tìm ngươi.”

Nếu không phải không thể tưởng được mặt khác biện pháp, hắn mới sẽ không cấp Elena - Boyar này tính tình kém giải trí phóng viên gọi điện thoại.

“Có chuyện nói thẳng !” Elena - Boyar rất không thói quen Matthew loại này Đông Phương thức nói chuyện phương thức, lại một lần nữa nhắc nhở,“Đừng đi vòng vèo !”

“Có người, là của ta đối thủ cạnh tranh, hắn có khả năng đối với ta sinh ra uy hiếp.”

Tuy rằng đạo diễn Martin - Jackson lời nói quyền không phải nặng nhất , nhưng Michael - Sheehan có hắn duy trì, lấy đến nhân vật tỷ lệ khẳng định sẽ tăng lớn, Matthew không có khả năng không phòng bị,“Ngươi ở trên báo chí phát một thiên về hắn đưa tin.”

Lần trước tại Malibu gặp mặt sau, hắn chuyên môn hỏi thăm qua, Elena - Boyar hành nghề báo chí [ Mĩ quốc tin tức đưa tin ] thanh danh nghe lên rất vang dội, trên thực tế chính là chuyên môn đưa tin Hollywood cùng ngôi sao bát quái báo chí.

“Hắn không có danh.” Elena - Boyar không có đồng ý,“Của ta chủ biên sẽ không đồng ý .”

Matthew nói tiếp,“Hắn cùng hai nữ ngôi sao nhấc lên quan hệ đâu? Hơn nữa ngươi có thể dọc theo hắn, đào sâu ta cho ngươi cung cấp manh mối, sẽ nhận được càng nhiều dẫn nhân quan chú tin tức !”

Elena - Boyar tính tình dần dần tiêu tán, ngồi ở trên ghế đá suy xét lên.

“Này chỉ là chúng ta hợp tác bắt đầu.” Matthew vì đả động Elena - Boyar, cũng vì nàng sau khi đồng ý không đổi ý, tiếp tục bậy bạ,“Elena, ngươi có thể đi tra một chút của ta lý lịch, ta cùng với Angelina - Jolie cùng Winonna - Ryder đồng trường chụp qua hí, tham dự qua Ridley - Scott đạo diễn Gladiator quay chụp, biểu diễn nhân vật còn bị lấy ra làm tuyên truyền áp phích nhân vật chính !”

Nghe nói như thế, Elena - Boyar nhớ tới xem qua áp phích, nhìn chằm chằm Matthew nhìn một hồi, hỏi,“Ngươi biểu diễn Dã Man nhân thủ lĩnh.”

“Đúng vậy.” Matthew gật đầu,“Này mấy tại kịch tổ đều có thể tra được.”

Elena - Boyar lập tức ý thức được, xem thường này tiểu diễn viên.

Matthew cười cười, chỉ chính mình đầu, nói,“Nơi này có rất nhiều tin tức, nếu ngươi nguyện ý theo ta hợp tác......” Hắn dùng lên Elena - Boyar mà nói,“Chúng ta hỗ huệ cùng có lợi.”

Elena - Boyar tâm động , cảm giác có khả năng đả động chủ biên, nói,“Hảo ! ta có thể giúp ngươi, nhưng ta không cam đoan nhất định có thể thấy báo.”

Matthew biết nàng chỉ là chạy ngoài phóng viên, quyền lực không có khả năng rất lớn, nếu là vỗ ngực nói nhất định có thể thấy báo, hắn liền muốn hảo hảo suy xét nàng thành ý .

“Đây là hắn tư liệu.” Matthew từ trong túi ở mông quần móc ra nhất trương đóng dấu giấy, ngay mặt là Michael - Sheehan ảnh chụp, phản diện xứng có văn tự thuyết minh,“Ngươi liền nói hắn là Christina - Aguilera đáng tin fan nhạc, sắp trở thành Britney - Spears MV nam chính.”

Hắn lại bỏ thêm một câu,“Tốt nhất là này chu bên trong.”

Tiếp nhận đóng dấu giấy, Elena - Boyar nhìn thoáng qua, lập tức ý thức được Matthew trong lời nói tiềm tàng ý tứ,“Ngươi là nói cùng tại chuột Mickey câu lạc bộ đãi qua Christina - Aguilera cùng Britney - Spears ở giữa có vấn đề?”

Matthew phía trước tại internet cùng trên báo chí chuyên môn tra qua, Britney - Spears năm nay vừa được hoan nghênh, Christina - Aguilera thành danh cũng bất quá một năm, tuy rằng hai người danh khí rất lớn, nhưng lẫn nhau nhằm vào tin tức còn chưa xuất hiện qua.

“Không phải không hợp, mà là mâu thuẫn bén nhọn !” Matthew từng tại di động giải trí đưa đẩy thượng xem qua một điểm về hai người bát quái, lúc này chỉ có thể thuận miệng nói bậy,“Ta tại MV kịch tổ khi, chính tai nghe được Britney - Spears trợ lý nói Britney ngầm thường xuyên mắng Christina - Aguilera, nói nàng là kỹ nữ, tại chuột Mickey câu lạc bộ thời điểm, liền giành nàng nổi bật.”

Hắn nhìn về phía Elena - Boyar,“Ngươi hoàn toàn có thể đào một chút, nói vậy năm đó hai người kia rất có chút cố sự.”

Hai đang hot nữ ca sĩ ở giữa xé bức đại chiến, khẳng định phi thường hấp dẫn nhân.

Matthew là như vậy ý tưởng, Elena - Boyar cũng là như thế.

“Ngươi nói đều là thật ?” Elena - Boyar hỏi.

“Ta thề !” Matthew giơ lên tay phải, thành khẩn hứa hẹn,“Ta có thể hướng Thượng Đế thề, đây là ta chính tai nghe được !”

Elena - Boyar trong lòng tính toán rất nhanh, này tin tức thật sự rất có giá trị, nếu có thể đào ra chút mãnh liêu, quang tiền nhuận bút liền có thể kiếm một bút to, lại vận tác một phen mà nói, kiêm nhiệm phó biên tập cũng không phải không có khả năng.

Nhưng nàng luôn luôn đến nơi đây, liền bị Matthew nắm mũi đi, trong lòng rất không thoải mái.

“Cũng có khả năng là trợ lý nói bậy.” Nàng cố ý nói một câu.

Matthew nhướn mày nhìn nàng, đây là muốn quỵt nợ sao? Thoạt nhìn lại không giống......

“Liền tính các nàng không có bén nhọn mâu thuẫn.” Hắn tức giận thuận miệng nói,“Lấy các ngươi này mấy bát quái báo chí bản lĩnh, chẳng lẽ chế tạo không ra mâu thuẫn đến?”

“Đúng vậy !” Elena - Boyar há miệng, dùng lực vỗ dưới chính mình đùi,“Vì sao ta không nghĩ tới đâu? Như vậy làm liền tính không bát quái cũng có thể chế tạo bát quái đi ra a !”

Nàng đứng lên, vội vã chuẩn bị đi, đi phía trước nói,“Ta sẽ tận lực, ta nhớ kỹ ngươi điện thoại !”

Elena - Boyar rõ ràng đem Matthew lừa dối lời của nàng cho là thật.

Nhìn theo Elena - Boyar vội vã đi xa, Matthew cũng chuẩn bị rời đi, hiện tại thu phục kế hoạch một phương diện, kế tiếp vài ngày muốn nhiều đi kịch tổ ở Disney nhà sản xuất xem xem, để chế tạo một thích hợp cơ hội.

Đúng, còn thiếu một giúp đỡ.

Matthew vẫn đi đến gia, cũng không nghĩ tới thích hợp nhân tuyển, Thiên Sứ trù tính kì hạ diễn viên hết thảy không cần suy xét, lẫn nhau là cạnh tranh quan hệ, bán hắn là phân phút sự.

Người đại diện Helen - Hermann? Nữ nhân này tâm tư thâm trầm, ai biết nàng sẽ tưởng cái gì.

Mở ra chung cư môn thời điểm, Matthew nghĩ tới thích hợp nhân tuyển, Amanda liền không sai, nàng hẳn là sẽ cùng đi tham gia mang trang thử vai, hơn nữa xã hội kinh nghiệm khiếm khuyết, cũng không có cái gì thành phủ.

Sau đó, hắn liên hệ Amanda, lại làm một loạt chuẩn bị, chỉ chờ mang trang thử vai ngày đó đến.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 41: Toàn Lực Phối Hợp

Thái dương vừa mới từ trên đường chân trời dâng lên, Disney nhà sản xuất một ít trong studio, liền bắt đầu có người ra ra vào vào, Matthew đầu đội đỉnh đầu gậy bóng chày, mang theo một quyển báo chí, hướng nhà sản xuất cửa thủ vệ đưa ra lần đầu thử vai liền lấy tới tay xuất nhập chứng minh, đi vào nhà sản xuất.

Thời gian còn sớm, trừ số ít studio, nhà sản xuất người trong cũng không nhiều, hắn từ xe điện đỗ khu lấy một chiếc xe điện, mở ra hướng [Sometimes]MV kịch tổ thuê studio tiến đến.

Britney - Spears ca, trừ thành danh khúc, Matthew cơ bản không có nghe qua, thẳng thắn giảng, hắn âm nhạc thưởng thức còn dừng lại tại hai mươi thế kỷ chín mươi niên đại Cảng đài pop ca khúc trình độ thượng, ngoại văn ca nghe qua được cực kỳ hữu hạn, ấn tượng khắc sâu nhất là Ricky - Martin The Cup of Life cùng Celine - Dion My Heart Will Go On.

Đừng nói Britney - Spears , chính là Michael - Jackson, hắn cũng là chỉ nghe kỳ danh, chưa nghe này ca.

Lần này vì thử vai, hắn chuyên môn mua Britney - Spears album, tuy rằng nói không ra cái gì đến, nhưng cũng có thể nghe ra [Sometimes] cùng album chủ đánh ca Baby One More Time không quá giống nhau, tương đối thư hoãn một ít.

Bài hát này giảng cũng là thiếu nam thiếu nữ về tình yêu kia điểm sự.

Đi đến studio, đình hảo xe điện, Matthew hướng tới studio cửa đi, mấy ngày hôm trước lợi dụng trong tay thử vai xuất nhập chứng minh chuyên môn trà trộn vào đến xem qua, này gian studio không lớn, lại tất cả thiết bị chu toàn, liên phòng nghỉ đều có vài gian.

Căn cứ hắn lý giải đến mới nhất tình huống, Martin - Jackson không kế hoạch đi bãi biển quay chụp, tính toán toàn bộ hành trình sẽ ở studio bên trong tiến hành, hậu kỳ lại tiến hành bối cảnh hợp thành.

“Sớm như vậy liền tới đây ?”

Vừa đến studio cửa, một bên hành lang bên trong chuyển ra một người, đây là lần đầu thử vai khi một trợ lý, Matthew rất tự nhiên nở nụ cười,“Sớm a, York.”

Gọi York trợ lý gật gật đầu,“Sớm a.”

Hắn nhớ rõ đây là thử vai diễn viên, lại quên danh tự .

“Ta là Matthew.” Matthew một bộ rất quen thuộc bộ dáng,“Lần trước thử vai khi chúng ta tại hành lang bên trong từng trò chuyện.”

“A, đối.” York vỗ dưới đầu, nghĩ tới, này nhân lúc ấy cho hắn lưu lại ấn tượng rất không sai,“Ngươi giống như là thứ năm tiến phòng thử vai.”

Matthew gật gật đầu,“Khi đó ngươi hoàn cấp ta cố gắng đâu.”

Đây chính là hắn cố ý tăng thêm , vì chính là kéo gần quan hệ.

York nhiệt tình nở nụ cười, tiếp đón Matthew,“Đi, ta cho ngươi mở cửa đi.”

“Cám ơn.” Matthew đi theo hắn bên cạnh, vừa đi vừa nói chuyện,“Ngươi là kịch tổ đến sớm nhất đi?”

“Đúng vậy, hôm nay đến phiên ta trực ban.” York quay đầu nhìn Matthew liếc nhìn,“Ngươi đệ nhị sớm.”

Matthew cùng quẹo vào phòng nghỉ ở hành lang, nói,“Nghĩ đến hôm nay muốn thử vai, khẩn trương ngủ không yên, dứt khoát sớm điểm lại đây .”

York lời khuyên,“Càng khẩn trương càng trở nên huy không tốt, ngươi muốn thả lỏng.”

“Ân.” Matthew từ Britney - Spears chuyên dụng phòng nghỉ tiền đi qua, thuận miệng hỏi,“Britney nghỉ ngơi thời điểm đều ở trong này đợi?”

“Đúng vậy.” York chỉ đương Matthew hảo kỳ,“Ngôi sao nha, đều có đặc thù đãi ngộ. Đây là nàng chuyên dụng phòng nghỉ, trừ Britney cùng nàng trợ lý, còn có người đại diện, người khác không cho phép tiến vào.”

Xuyên qua Britney phòng nghỉ ở hành lang, lại hướng bên trong đi một đoạn cự ly, đi đến lần trước đãi qua phòng nghỉ, York móc ra chìa khóa mở ra cửa phòng, đối Matthew nói,“Ngươi ở chỗ này chờ đi, nhàm chán mà nói báo trên giá có ngày hôm qua báo chí, ta muốn đi bận rộn .”

Matthew đi vào phòng nghỉ, quay đầu nói,“Hảo, ngươi bận rộn. Ta chính mình đợi là được.”

York rất nhanh ly khai nơi này, Matthew đứng ở phòng nghỉ cửa, thoáng quan sát một phen, dọc theo hành lang đi về, đi đến Britney - Spears chuyên dụng phòng nghỉ cửa, đem mang theo báo chí san bằng chỉnh, từ môn hạ mặt khe hở trung, nhét vào.

Này chỉ là thủ tuyển thi thố, nếu không hiệu quả, hắn còn có dự bị kế hoạch.

Matthew trong tay tài nguyên phi thường hữu hạn, chỉ có thể nghĩ đến hai cần vận khí kế hoạch, nếu vận khí không tốt, kia cũng không trách được người khác.

Theo sau, hắn phản hồi phòng nghỉ, lấy một phần ngày hôm qua báo chí, tìm một chỗ ngồi xuống, im lặng nhìn lên.

Xem hoàn một phần báo chí, phòng nghỉ ngoại bắt đầu xuất hiện đi lại thanh âm, hắn lấy di động ra nhìn nhìn, cự ly thử vai còn có đoạn thời gian.

Lại một lát sau, phòng nghỉ môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, Amanda đi đến.

“Ngươi rốt cuộc đến.” Matthew nhẹ nhàng thở ra,“Ta còn nghĩ đến ngươi muốn phóng ta bồ câu .”

“Không có biện pháp, Helen khiến chúng ta nàng cùng nhau.” Amanda lại đây ngồi ở Matthew bên cạnh,“Ta còn muốn giúp ngươi hỏi thăm tin tức.”

Matthew oán giận có chừng có mực, hỏi,“Britney hôm nay sẽ đến sao?”

Amanda gật gật đầu,“Khẳng định sẽ đến, phỏng chừng chín giờ tả hữu đến.”

Matthew lại hỏi,“Ta thứ mấy thử vai? Helen biết sao?”

“Không ngoài ý muốn mà nói, hẳn là thứ hai.”

Trong khoảng thời gian này Matthew tại Amanda trên người hao phí công phu không có uổng phí, nàng tựa hồ thật đem Matthew trở thành bằng hữu,“Thứ nhất là James - Brent, ngươi là thứ hai, Michael - Sheehan là cuối cùng một.”

Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Căn cứ Helen lý giải, James - Brent thắng được tỷ lệ phi thường thấp, cuối cùng nhân tuyển khẳng định là ngươi cùng Michael - Sheehan trung một.”

Matthew gật gật đầu, rất thành khẩn nói,“Cám ơn ngươi, Amanda, ngươi đối với ta giúp rất lớn.”

Amanda Điềm Điềm cười,“Chúng ta là bằng hữu a, ta cũng hi vọng cuối cùng thắng được người là ngươi, cái kia Michael - Sheehan rất đáng ghét.”

“Ân?” Matthew nghi hoặc.

“Hừ !” Amanda trước hừ một tiếng, tiếp oán hận nói,“Hắn tự cho là bộ dạng không sai, đoạn thời gian trước thế nhưng muốn câu dẫn ta.”

Còn có loại sự tình này? Matthew phỏng đoán, hẳn là Michael - Sheehan muốn học hắn, nơi nơi đánh quan hệ, sau đó tại Amanda nơi này dùng phương thức cùng phương pháp xảy ra vấn đề.

Tại từng sinh hoạt bên kia, trừ phi là cao phú soái, bằng không đối một người tuổi còn trẻ nữ hài bày ra một bộ ta muốn phao ngươi tư thái, cơ bản đưa tới đều là phản cảm.

Matthew luôn luôn không tính toán muốn theo đuổi này mấy nữ hài, so với Michael - Sheehan cái kia gia hỏa, hắn mục đích che dấu càng sâu.

Gặp Amanda vẫn là một bộ oán hận bộ dáng, Matthew nghĩ nghĩ, hạ giọng nói,“Nói cho ngươi sự kiện, không cần cùng người khác nói......”

Hắn ghé sát vào Amanda bên tai, nói thầm lên, Amanda đầu tiên là trừng lớn ánh mắt, tiếp há miệng, một lát sau lại thò tay che miệng lại, để tránh phát ra sửng sốt thanh âm.

“Thật?” Amanda khó có thể tin.

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta lúc nào lừa gạt ngươi.”

Amanda không thể áp chế nở nụ cười, cười đến đặc biệt vui vẻ, vừa không khoái tất cả đều ném đến một bên.

“Hắn thật sự là không từ thủ đoạn ! rất ti bỉ !” Amanda có chút lo lắng,“Như vậy hay không sẽ ảnh hưởng đến ngươi? Chung quy đạo diễn sẽ duy trì Michael - Sheehan.”

“Cho nên......” Matthew mong ước nhìn Amanda,“Ta cần ngươi hỗ trợ, bằng không khẳng định xong đời.”

Amanda dùng lực vỗ xuống ngựa tu cánh tay,“Yên tâm, ta nhất định phối hợp ngươi. Không thể khiến cái kia ghê tởm gia hỏa đạt được.”

Matthew dựng thẳng lên một căn ngón cái,“Ta liền biết ngươi là tối đủ ý tứ bằng hữu.”

Nếu nói phía trước Amanda còn có thể là ngại với tình cảm hỗ trợ, hiện tại tuyệt đối sẽ toàn lực phối hợp hắn.

Dần dần, bên ngoài hành lang bận rộn lên, một lát sau, mặt khác hai danh tham gia mang trang thử vai diễn viên cũng đi vào phòng nghỉ, Matthew đối Michael - Sheehan vẫy tay, hắn giống như thương thế rõ ràng còn chưa khỏi hẳn, đi đường vẫn là có điểm kỳ quái.

Michael - Sheehan đối với hắn gật gật đầu, nhìn thấy Amanda thời điểm, sắc mặt bao nhiêu có điểm xấu hổ, cũng không có lại đây, tùy tiện tìm địa phương đứng.

“Ta đi studio cửa.” Amanda nhìn thấy Michael - Sheehan không dám ngồi xuống chỉ có thể đứng, thẳng đánh rùng mình, không khỏi buổi tối làm ác mộng, chủ động xin đi,“Đẳng Britney đến, ta đến thông tri ngươi.”

“Ân.” Matthew gật gật đầu, lại lấy di động ra nhìn nhìn thời gian,“Phỏng chừng sắp đi hoá trang , ngươi biết đi nơi nào tìm ta sao?”

Hai người nói chuyện thanh âm phi thường thấp, chỉ có lẫn nhau mới có thể nghe được, Amanda khoát tay,“Yên tâm, nơi này ta so ngươi quen.”

Amanda rời đi sau, Matthew ba người lại đợi hơn hai mươi phút, sau đó Helen - Hermann tại một danh kịch tổ trợ lý cùng đi xuống qua đến, mang theo bọn họ đi phòng hóa trang, chuẩn bị hoá trang thử vai, bọn họ vào phòng hóa trang, Helen - Hermann lại ly khai.

Ba người dùng là cùng gian phòng hóa trang, trước hết thử vai James - Brent trước hoá trang, Matthew cùng Michael - Sheehan đi thử quần áo, kịch tổ chuẩn bị đều là nhạt màu hệ vận động phục, tài chất cũng không tệ lắm, xuyên tại trên người tương đương thoải mái.

Bởi chỉ là đơn giản trước phấn nền, hoá trang sư hoá trang tốc độ rất nhanh, không giống tại Gladiator kịch tổ hoá trang khi như vậy khủng bố, chín giờ vừa đến, liền thu phục Matthew ba người trang, tạo hình sư cũng chọn hảo thích hợp phần mình quần áo, bất quá thay sau chỉ có thể đứng, để tránh quần áo nếp uốn.

Thử vai muốn tới chín giờ rưỡi mới bắt đầu, Matthew chỉ có thể đứng ở hoá trang gian bên trong đẳng.

Đợi một hồi, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, hoá trang sư kéo ra cửa phòng nói vài câu, quay đầu đối Matthew nói,“Matthew - Horner, của ngươi người đại diện tìm ngươi.”

Matthew hướng ra phía ngoài đi, tạo hình sư nhắc nhở hắn,“Chú ý trang phục cùng trang !”

“Ta sẽ rất cẩn thận !” Matthew cam đoan nói.

Nhìn thấy Matthew đi ra phòng hóa trang, Michael - Sheehan có điểm thấp thỏm, Helen - Hermann lúc này tìm cái kia gia hỏa, vì sao? Chẳng lẽ?

Không có khả năng ! hắn lắc lắc đầu, ngày hôm qua còn cùng Martin - Jackson đạo diễn liên hệ qua, đối phương tỏ vẻ hắn đã hướng Britney cùng đĩa nhạc công ty đề cử hắn, kia hai bên cũng không có phản đối ý tứ, nhất định có thể lấy đến nam chính.

Hoá trang sư ngoại trên hành lang, Matthew đi theo Amanda bên cạnh, hướng diễn viên phòng nghỉ đi, Amanda nhìn thấy chung quanh không ai, thấp giọng nói,“Britney đến, phỏng chừng lại có hai phút liền sẽ lại đây.”

“Hảo !” Matthew gật gật đầu,“Chúng ta đi trước phòng nghỉ, chờ một lát lại trở về.”

Hai người rất nhanh đi vào trống rỗng phòng nghỉ, Matthew đứng ở bên trong đẳng, Amanda chờ ở cửa quan sát tình thế.

“Helen đâu?” Matthew hảo kỳ hỏi,“Nàng giống như đối thử vai không quá quan tâm.”

“Cùng đĩa nhạc công ty cao tầng cùng một chỗ.” Amanda nhún nhún vai,“Helen ngày hôm qua theo ta nói qua, thử vai không cần quản, vô luận các ngươi ai thắng được, cuối cùng trúng tuyển giả đều là nàng hộ khách, có cái gì phân biệt sao?”

Matthew nghĩ nghĩ, thật đúng là như vậy.

“Đến !” Amanda lúc này nhắc nhở nói,“Britney đến !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 42: Ca Sĩ Ghét Nhất

[ phiếu đề cử ! phiếu đề cử ! phiếu đề cử ! chuyện trọng yếu nói ba lần.]

Giày cao gót rơi xuống đất thanh thúy thanh âm tại hành lang trung vang lên, qua lại xuyên toa kịch tổ công tác nhân viên chủ động tránh ra trung gian đường, Britney - Spears đeo kính đen, tại trợ lý cùng đi dưới, rất nhanh quẹo vào phòng nghỉ ở hành lang.

Britney thành danh bất quá nửa năm, lại rất có ngôi sao phái đoàn.

Đi đến phòng nghỉ tiền, trợ lý tiến lên một bước mở cửa, đẳng Britney tiến vào phòng nghỉ, cũng theo đi vào.

Vừa đi vào, Britney liền cảm giác trên chân giày cao gót đạp đến thứ gì, cúi đầu nhìn, một tờ báo chí nằm ở trên sàn, mặt trên một hàng chữ to đặc biệt bắt mắt.

“Kinh bạo -- Britney - Spears tân MV nam chính là Christina - Aguilera fan nhạc !”

Nhìn thấy Christina - Aguilera tên này, tại chuột Mickey câu lạc bộ một ít không tốt hồi ức, nháy mắt trở lại Britney trong đầu.

Khi đó, vì giành nổi bật, nàng cùng Christina - Aguilera huyên túi bụi.

Nàng khom lưng nhặt lên báo chí, phát hiện đây là [ Mĩ quốc tin tức đưa tin ] nhất trương phụ bản, kia thiên đưa tin trừ bắt mắt tiêu đề ngoại, còn xứng một tấm ảnh chụp, trên ảnh chụp nhân có ấn tượng, lần này MV mang trang thử vai ba hậu tuyển nhân chi nhất, vẫn là đạo diễn Martin - Jackson hướng nàng đại lực đề cử cái kia.

“Hắn là cái kia tiểu bitch fan nhạc?” Britney chỉ cần nghĩ đến Christina - Aguilera, tâm tình liền sẽ biến kém,“Vẫn là đáng tin?”

Tức giận dưới, nàng đoàn khởi báo chí, ném vào rác rưởi trong rổ, ngồi trên sô pha, một câu đều không nói.

Trợ lý gặp Britney mạc danh sinh khí, nhanh chóng cho nàng đổ một chén nước, cẩn thận dè chừng trốn đến một bên, ngôi sao đều không hảo hầu hạ.

Britney ngồi trên sô pha, nhớ tới tại chuột Mickey câu lạc bộ khi cùng Christina - Aguilera càng nhiều không khoái, đặc biệt Christina - Aguilera năm trước được hoan nghênh sau, còn chuyên môn gọi điện thoại hướng nàng khoe ra......

“Uy, khoan đã!”

Ngoài cửa hành lang trung, bỗng nhiên truyền đến một nữ hài tiếng hô,“Matthew - Horner, ngươi có cái gì rơi xuống .”

Tiếp, Britney nghe được một nam nhân thanh âm,“Kia không phải của ta ! ta như thế nào sẽ thích Christina - Aguilera, bộ dạng giống người quái dị, ca hát lại khó nghe, ngốc tử mới mua nàng album.”

Ca hát khó nghe? Người quái dị? Ngốc tử mới mua nàng album? Nghe được vài câu này, Britney - Spears tâm tình đột nhiên hảo chuyển, ngoài cửa người nọ nói được quá đúng, dứt khoát nói ra tiếng lòng của nàng !

“Matthew - Horner, thật không phải ngươi? Ta đây ném.”

Một lần này truyền đến nữ hài thanh âm nhỏ một chút, tựa hồ kia hai người dần dần đi xa , nam nhân thanh âm cũng mơ hồ lên,“Nhanh chóng ném thùng rác bên trong, nhìn thấy Christina - Aguilera ta liền tưởng phun.”

Britney chớp mắt, Christina - Aguilera xác thật để người buồn nôn.

“Di, Matthew - Horner tên này có điểm quen thuộc đâu?” Nàng tự hỏi một hồi, nghĩ tới,“Giống như lần trước thử vai khi gặp qua.”

Trợ lý nhìn nhìn thời gian, nhỏ giọng nhắc nhở nói,“Thử vai thời gian nhanh đến .”

Nàng trực cảm thấy mạc danh kỳ diệu, Britney - Spears đầu tiên là đột nhiên nổi giận, tiếp lại khôi phục bình thường, bây giờ còn nở nụ cười.

Phòng nghỉ bên ngoài, Amanda cùng Matthew hướng phòng hóa trang đi, hỏi,“Ta còn có thể đi?”

Matthew hướng nàng dựng thẳng lên một căn ngón cái,“Bổng cực !”

Phía trước chính là phòng hóa trang, Amanda nói,“Ta đi, ngươi vào đi thôi.”

“Ân.”

Matthew gật gật đầu, đối Amanda phất phất tay, đi vào hoá trang gian, tìm địa phương đứng đợi lên.

Thẳng thắn giảng, kế hoạch của hắn cũng không hoàn bị, thậm chí có chút cố ý, nếu là ba bốn mươi tuổi, thậm chí là hơn hai mươi tuổi có nhất định lịch duyệt nhân, khả năng sẽ sinh ra hoài nghi, Britney - Spears mới mười tám tuổi, từng xem qua giải trí bát quái trung, có tiếng không đầu óc cùng dễ dàng nhận đến ngoại giới kích thích,

Nếu không muốn giống Michael - Sheehan như vậy bán mông, loại sự tình này khẳng định muốn đánh cược một phen, hắn chính là đang cược Britney - Spears thật sự rất đáng ghét Christina - Aguilera.

Chỉ cần Britney - Spears chán ghét Christina - Aguilera, thành công khả năng tính liền sẽ rất lớn.

Lại nói, hắn một cái gì cũng không có tiểu nhân vật, cũng không phải đứng đầu người thông minh, nơi nào có thể chế định ra mặt mặt đều đến hoàn bị kế hoạch?

Matthew dám đánh cược, bởi vì hắn không có gì hảo mất đi .

Chín giờ rưỡi vừa đến, cái kia gọi là York trợ lý đi đến hoá trang gian, thông tri James - Brent đi phòng thử vai, hắn rời đi thời điểm, thấy được Matthew, riêng cùng hắn gật gật đầu.

Michael - Sheehan đem này hết thảy xem ở trong mắt, mắt thấy Matthew ngay cả kịch tổ trợ lý đều có thể chụp vào quan hệ, ghen tị rất nhiều, cũng bội phục Matthew luồn cúi năng lực.

“Gã này, rất hội chắp nối.” Michael - Sheehan hơi hơi vặn vẹo thân thể, thật sự làm không rõ, vì sao vài ngày qua, sau mông còn nóng cháy đau, bất quá hắn tràn ngập tự tin,“Đáng tiếc, ngươi lại gặp chắp nối, trận này thử vai kẻ thắng lợi cũng là ta.”

Nhìn Matthew liếc nhìn, Michael - Sheehan dùng quái dị tư thế đi qua, Matthew đối với hắn cười cười, quan tâm hỏi,“Chân còn chưa sao?”

Michael - Sheehan trên mặt xấu hổ chợt lóe mà mất,“Không có việc gì , không sai biệt lắm hảo.” Hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác,“Helen - Hermann như thế nào lúc này tìm ngươi?”

“Huấn ta nhất đốn.” Matthew cố ý nói.

“Vì sao a?” Michael - Sheehan nghi hoặc.

“Ngày đó với ngươi ăn xong cơm trưa, ta cấp Helen gọi điện thoại.” Matthew lại bắt đầu tín khẩu bậy bạ,“Ta tưởng rời khỏi lần này mang trang thử vai, nhưng Helen không đồng ý, bắt buộc ta lại đây, vừa kêu ta quá khứ, mắng ta một trận.”

Hắn lắc lắc đầu,“Ai, nhân vật này đều là của ngươi , ta còn lại đây làm gì?”

“Ngươi rất bạn chí cốt, Matthew.”

Nghe hắn nói tưởng chủ động rời khỏi mang trang thử vai, Michael - Sheehan có điểm cảm động, tuy rằng không nhiều, nhưng có như vậy một điểm,“Ta có thể thành danh mà nói, nhất định sẽ giúp ngươi.”

“Ân.” Matthew căn bản chính là đem cùng Michael - Sheehan ở chung, trở thành sờ soạng kỹ xảo biểu diễn luyện tập,“Tin tưởng một ngày này rất nhanh !”

Michael - Sheehan cười cười, nếu hắn thành danh, nhất định sẽ lạp Matthew - Horner đến cho chính mình đương bối cảnh bản, có lời kịch nhân vật? Hay là thôi đi, Matthew - Horner căn bản không loại năng lực này......

Matthew cùng Michael - Sheehan có câu được câu không nói chuyện phiếm, vỏn vẹn qua hơn mười phút, gọi là York trợ lý lại đẩy ra phòng hóa trang môn.

“Matthew.” Hắn tiếp đón Matthew,“Tới phiên ngươi.”

“Đến.” Matthew mau đi qua.

Michael - Sheehan nhìn Matthew đóng lại phòng hóa trang môn, khóe miệng nhất phiết,“Cùng James - Brent như vậy, qua loa mà thôi.”

James - Brent lúc này đi vào phòng hóa trang, uể oải cơ hồ viết ở trên mặt.

“Nhiều lắm hơn mười phút.” Michael - Sheehan nhìn xem đồng hồ,“Matthew - Horner liền sẽ cùng hắn giống nhau trở về.”

Thời gian một phút một giây quá khứ, mười lăm phút giây lát lướt qua, Michael - Sheehan lặng lẽ xoa mông trung gian, không có đợi đến Matthew, không khỏi lại nhìn nhìn đồng hồ.

“Không vội, mới mười lăm phút.” Hắn bảo trì trấn định.

Lại là mười phút trôi qua, James - Brent đều dỡ hoàn trang ly khai, Matthew còn chưa trở về.

Michael - Sheehan thật sự trạm khó chịu, lại đi qua mười phút, phòng hóa trang môn vẫn là không có động tĩnh.

“Sao thế này? Hắn hẳn là giống James - Brent như vậy, đi quá trường mới đúng a.” Michael - Sheehan rõ ràng có điểm sốt ruột,“Chẳng lẽ có ngoài ý muốn tình huống?”

Hắn phản thủ sờ sờ mông,“Sẽ không , tuyệt đối sẽ không, Martin - Jackson đạo diễn khẳng định sẽ thực hiện hứa hẹn !”

Nhưng bốn mươi phút thời gian trôi qua , Matthew thủy chung không có trở về, Michael - Sheehan càng ngày càng cảm giác không ổn, cái loại này trả giá thảm thống đại giới lại lấy không được tương ứng thù lao khủng hoảng, dần dần xuất hiện.

Một bàn tay phản quá khứ sờ hướng mông trung gian, Michael - Sheehan nghĩ đến đêm đó phát sinh hết thảy, nghĩ đến chịu đựng khuất nhục, nghĩ đến bây giờ còn nóng cháy đau, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Vạn nhất...... Vạn nhất...... Martin - Jackson không thực hiện hứa hẹn, chính mình lấy không được nhân vật này, nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ bạch bạch trả giá ?

“Ta trả giá liền muốn có hồi báo !” Hắn thì thào nói nhỏ,“Nhất định phải có hồi báo.”

Cùng lúc đó, phòng thử vai trung, chủ trì thử vai đạo diễn Martin - Jackson thấp giọng hỏi bên cạnh đĩa nhạc công ty đại biểu,“Hiện tại có thể sao?”

Đĩa nhạc công ty đại biểu nhìn về phía Britney, Britney từ máy theo dõi mặt sau ngẩng đầu, nhẹ nhàng gật gật đầu cằm.

“Có thể .” Hắn đối đạo diễn nói.

“Đình !” Martin - Jackson kêu đình thử vai,“Ngươi lại đây đi.”

Trên thực tế, thử vai bắt đầu mười phút, hắn liền tưởng đuổi đi này gọi Matthew - Horner gia hỏa, nhưng Britney - Spears không đồng ý, hắn đành phải tiếp tục.

Matthew tác phong nhanh nhẹn từ bãi biển bố cảnh tiền đi ra, vô luận là đối mặt Martin - Jackson, vẫn là đĩa nhạc công ty đại biểu, đều là đầy mặt khiêm tốn, giống như khách sạn đêm đó sự tình luôn luôn đều chưa từng xảy ra.

“Còn có mặt khác sự sao?” Martin - Jackson lại thấp giọng hỏi.

Không có việc gì mà nói hắn chuẩn bị sớm điểm đem cái kia gia hỏa đuổi đi.

“Ta hỏi mấy vấn đề.” Britney - Spears đột nhiên lên tiếng, cũng không quản Martin Jackson có phải hay không đồng ý, trực tiếp hỏi,“Ngươi là Matthew - Horner?”

Matthew gật gật đầu,“Ta là Matthew - Horner.”

“Đến thử kính phía trước.” Britney riêng nhìn qua hành lang thùng rác,“Ngươi hay không là ném một thứ?”

“Ách......” Matthew ngượng ngùng cười cười,“Có người cho ta một đĩa nhạc, kia không phải của ta, ta tùy tay liền ném xuống .”

Britney - Spears xác định không sai, nói,“Hảo, ta hỏi xong , ngươi đi đi.”

Martin - Jackson đối Matthew khoát tay, Matthew xoay người liền đi, trước khi ra khỏi cửa nghe được,“York, mang Michael - Sheehan lại đây.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 43: Ta Không Thích Hắn

“Hảo, ngươi có thể đi ra ngoài.”

Michael - Sheehan thử vai chỉ tiến hành không đến hai mươi phút, tại đĩa nhạc công ty nhân can thiệp dưới, Martin - Jackson hô đình,“Thử vai kết quả theo sau chúng ta sẽ thông tri ngươi người đại diện.”

Mang trang thử vai toàn bộ kết thúc, nhiếp ảnh sư đóng kín máy quay, người khác cũng đang thu thập phần mình gì đó, không có lại đi quản Michael - Sheehan, Michael - Sheehan ngốc ngốc nhìn Martin - Jackson, hi vọng hắn có thể cho chính mình một điểm ám chỉ, cho dù là ánh mắt cũng có thể, nhưng Martin - Jackson vẫn cùng nhiếp ảnh sư trao đổi, cũng không nhìn hắn cái nào.

“Đi thôi.”

Mắt thấy Michael - Sheehan đứng bất động, tên kia gọi là York kịch tổ trợ lý lại đây thúc giục,“Ngươi nên đi tháo trang sức .”

Nói xong, York kéo ra phòng thử vai môn.

Michael - Sheehan lại nhìn Martin - Jackson liếc nhìn, đối phương vẫn là không có bất cứ tỏ vẻ.

York khẽ nhíu mày, này diễn viên rất không thức thời , thử vai tổ kế tiếp muốn họp thương thảo, hắn đợi không đi đây không phải quấy rối sao?

Đồng dạng là tiểu diễn viên, này gọi Michael - Sheehan , làm người xử thế so Matthew kém nhiều lắm.

“Đi a !” York không thể không nói nhắc nhở,“Đừng sững sờ !”

Michael - Sheehan quay đầu, chỉ thấy York đầy mặt ghét bỏ dạng, hắn vừa mới chuẩn bị nói chút gì, York lại thúc giục,“Nhanh lên !”

Không có biện pháp, Michael - Sheehan chỉ có thể dùng không được tự nhiên tư thế, cùng York rời đi phòng thử vai, mặc kệ nói như thế nào, thử vai kết quả còn chưa đi ra, hắn vẫn là có khả năng trở thành cuối cùng thắng được giả.

“Cũng không ai quy định thử vai thời gian càng dài, càng có thể lấy xuống nhân vật a !” Michael - Sheehan bản thân an ủi,“Khả năng điều động nội bộ là ta, thử vai chính là đi quá trường......”

Trở lại phòng hóa trang chuẩn bị tháo trang sức, Michael - Sheehan phát hiện đổi về quần áo Matthew còn chưa đi.

“Hải, Mike.” Matthew đối với loại này đem biểu diễn dung nhập đến sinh hoạt luyện tập phương thức phi thường có hứng trí,“Thuận lợi sao?”

Michael - Sheehan đứng ở trước hoá trang kính, đẳng đi ra ngoài đi WC hoá trang sư trở về tháo trang sức, nói,“Ta cũng không biết.” Hắn ánh mắt chợt lóe, hỏi,“Ngươi đâu? Vừa như thế nào thời gian dài như vậy.”

Matthew không đi, vì chính là đẳng Michael - Sheehan trở về, nếu cuối cùng thắng được là Michael - Sheehan, còn chưa tính, nếu là thắng được người là hắn, Michael - Sheehan trả giá lớn như vậy đại giới, sẽ cam tâm sao?

“Vốn mười phút liền xong việc .” Matthew nói ra sớm liền chuẩn bị tốt mà nói,“Martin - Jackson đạo diễn gọi lại ta, nhất định muốn thêm một màn diễn.”

Hắn lắc lắc đầu,“Cụ thể sao thế này ta cũng nói không nên lời.”

Michael - Sheehan nháy mắt có điểm mơ hồ, Martin - Jackson muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn đánh Matthew - Horner chủ ý? Nếu là nói như vậy, hắn đối với chính mình hứa hẹn......

Phòng thử vai bên trong, diễn viên công hội đại biểu cùng vài danh trợ lý trước sau rời đi, chỉ còn dư Martin - Jackson, đĩa nhạc công ty đại biểu cùng Britney - Spears cùng với nàng người đại diện.

Mang trang thử vai cuối cùng quyền quyết định nắm tại top 3 cá nhân trong tay, Britney người đại diện đợi ở trong này, là vì bảo hộ chính mình hộ khách quyền lực.

“Của ngươi ý kiến đâu, Martin?” Đĩa nhạc công ty đại biểu hỏi,“Ngươi trúng ý nào?”

Martin - Jackson sớm liền xác định hảo chính mình người tuyển, nói,“Michael - Sheehan ! ta cho rằng Michael - Sheehan tối......”

“Không ! hắn không thích hợp !”

Hắn lời còn chưa dứt, liền bị Britney - Spears đánh gãy ,“Không thể tuyển hắn ! hắn đi đường tư thế quá khó nhìn ! chính là vịt !”

Bị một không đến mười chín tuổi tiểu cô nương như thế đánh gãy cùng phản bác, Martin - Jackson trên mặt mũi có chút không nhịn được, tuy rằng MV đạo diễn bình thường đều không lay chuyển được đĩa nhạc công ty cùng có đĩa nhạc công ty duy trì ngôi sao ca nhạc, nhưng hắn không tưởng như vậy buông tay, chung quy hắn cho Michael - Sheehan hứa hẹn, hơn nữa Michael - Sheehan cũng thanh toán thù lao.

“Vì sao?” Martin - Jackson hỏi,“Ngày hôm qua ngươi còn cảm giác Michael - Sheehan không sai.”

Hắn hướng đĩa nhạc công ty cùng Britney - Spears trịnh trọng đề nghị qua sử dụng Michael - Sheehan, hai người cứ việc không có trực tiếp đáp ứng, lại cũng cơ bản cam chịu .

Lúc này mới qua một ngày, liền cải biến chủ ý?

“Nhưng ta xem qua hôm nay thử vai.” Britney - Spears liền tính đầu não có chút đơn giản, cũng sẽ không đem chân chính nguyên nhân nói ra,“Cảm giác hắn đi đường tư thế quá khó nhìn ! vẫn là Matthew - Horner càng tốt.”

Đổi lại dĩ vãng, Britney - Spears nói như vậy, Martin - Jackson cũng liền buông tay .

Nhưng hắn thu thù lao, tổng muốn tranh thủ một chút,“Matthew - Horner đến hiện tại chỉ điểm diễn ba nhân vật, trở thành diễn viên liên bốn tháng cũng không có. Michael - Sheehan đã tại diễn viên trong giới dốc sức làm ba năm, có được xa so Matthew - Horner phong phú biểu diễn kinh nghiệm, hơn nữa từ thử vai kết quả đến xem, hắn cũng muốn so Matthew - Horner xuất sắc.”

Martin - Jackson là đạo diễn, ai tại thử vai khi biểu hiện càng xuất sắc, còn không phải tùy ý hắn một cái miệng đến nói.

Tất cả mọi người nhìn về phía Britney - Spears, đặc biệt đĩa nhạc công ty đại biểu.

Bất quá, đĩa nhạc công ty nhân cái gì cũng không có nói, công ty kế tiếp liền muốn gặp phải cùng Britney - Spears tục ước sự tình, phương diện này khẳng định lấy nàng ý nguyện làm trước.

“Đi đường tư thế có thể điều chỉnh a.” Martin - Jackson cũng làm không rõ, đều lâu như vậy , cái kia gia hỏa như thế nào còn chưa hảo.

“Ta chính là không thích hắn !” Britney - Spears lộ ra một tia không kiên nhẫn, trực tiếp cho một vô cùng cường đại lý do,“Ta không tưởng hắn đảm nhiệm ta MV nam chính.”

“Ách......” Martin - Jackson nhất thời không nói gì.

Hắn thậm chí tìm không thấy bất cứ nói đến phản bác Britney - Spears này một lý do.

Đĩa nhạc công ty đại biểu lập tức nói,“Kia hảo, liền dùng Matthew - Horner.” Hắn quay đầu đối Martin - Jackson nói,“Ngươi thông tri Matthew - Horner người đại diện, hôm nay buổi chiều liền ký hợp đồng.”

Muốn khiến Britney - Spears tại công ty đĩa nhạc dài chừng thượng ký tên, không có cái gì so khiến nàng vui vẻ càng trọng yếu hơn .

Hiện tại đĩa nhạc công ty cùng ca sĩ thống nhất ý kiến, Martin - Jackson căn bản vô lực phản bác, thoáng trầm ngâm một phen, nói,“Vậy được rồi, quay đầu ta khiến cho nhân gọi điện thoại thông tri Helen - Hermann.”

Britney - Spears cùng đĩa nhạc công ty nhân cùng nhau rời đi, Martin - Jackson gọi tới trợ lý, phân phó nói,“Ngươi cấp Helen - Hermann gọi điện thoại, thông tri nàng thử vai kết quả.”

Hoá trang gian bên trong, Michael - Sheehan tẩy trang xong, cùng Matthew cùng nhau đi ra, hướng tới studio bên ngoài đi.

“Không biết thử vai kết quả lúc nào đi ra.” Michael - Sheehan cấp bách tâm tình hoàn toàn viết ở trên mặt.

Matthew ngược lại là tương đối bình tĩnh,“Hẳn là nhanh đi, chung quy chỉ là MV, không phải điện ảnh trưởng phiến.”

Hai người vừa đi đến studio cửa, phát hiện Amanda cùng Helen - Hermann nghênh diện mà đến, Amanda càng là cách thật xa liền đối Matthew khoa tay múa chân thủ thế.

Matthew lập tức minh bạch, thử vai thắng lợi người là chính mình !

Hắn trong lòng có điểm kích động, thậm chí có chút hưng phấn, lại không có biểu hiện ra ngoài.

“Vừa lúc, ta chuẩn bị đi tìm ngươi.” Helen - Hermann không có xem Michael - Sheehan, trực tiếp đối Matthew nói,“Ngươi trước chớ đi, chờ ta cùng kịch tổ đàm hoàn hợp đồng, ngươi muốn ký ước.”

Lời này không thể nghi ngờ tuyên bố thử vai kết quả.

“Ta?” Matthew nghiêng mắt nhìn nhìn sững sờ ở bên cạnh Michael - Sheehan, trên mặt lộ ra vô cùng giật mình bộ dáng,“Làm sao có khả năng là ta?”

Amanda liếc mắt Michael - Sheehan, sau đó đối Matthew chớp mắt vài cái.

Michael - Sheehan nhìn về phía Matthew, sửng sốt trung có điểm mơ hồ, hắn rất sửng sốt? Đây là ngoài ý muốn? Vẫn là......

Helen - Hermann căn bản không tiếp Matthew mà nói, nói thẳng,“Ngươi theo ta đi, chúng ta đi đàm hợp đồng.”

Nàng đối Amanda hất đầu,“Chúng ta đi.”

Amanda cùng Matthew đành phải cùng Helen - Hermann vào studio.

“Tại sao có thể như vậy?”

Kia hai người mới vừa đi, Michael - Sheehan mới từ ngây người trung khôi phục lại,“Vì sao thắng được người là Matthew - Horner? Mà không phải ta? Martin - Jackson hứa hẹn qua ta !”

Hắn quay đầu, ba người kia đã biến mất tại trong studio.

Vấn đề rốt cuộc ra ở địa phương nào?

Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới Matthew tại hoá trang gian từng nói lời, Martin - Jackson cố ý cho hắn bỏ thêm một đoạn thử vai vai diễn !

Martin - Jackson là đạo diễn, tại lựa chọn diễn viên trung có được trọng lượng cấp lời nói quyền, dưới tình huống bình thường, đĩa nhạc công ty cùng ca sĩ đều sẽ tôn trọng đạo diễn lựa chọn.

Michael - Sheehan tại Matthew trải sẵn trên đường, tự hỏi càng ngày càng nhiều: Martin - Jackson vì cái gì muốn cấp Matthew gia hí? Khẳng định là đối Matthew chưa từ bỏ ý định, còn đối Matthew có ý tưởng? Tựa như bình thường nam nữ quan hệ như vậy, tới tay vĩnh viễn so ra kém không chiếm được ?

Còn có Matthew, gã này đối cũng có khả năng là mặt ngoài một bộ, nội bộ một bộ, nói không chừng đêm đó liền đáp lên Martin - Jackson, chỉ là cố ý treo hắn......

Này hai khốn kiếp !

Đi ở trong studio, Matthew quay đầu về phía sau xem, đã nhìn không tới Michael - Sheehan , hắn nhìn không ra Michael - Sheehan cụ thể suy nghĩ cái gì, lại có thể đoán ra hắn trong lòng khẳng định rất bị đè nén.

Phía trước làm nhiều như vậy, hắn chính là tưởng nếm thử một chút, xem có thể hay không kích động Michael - Sheehan trả giá cự đại đại giới mà lại hai tay trống trơn sau cảm xúc, tốt nhất có thể kích thích Michael - Sheehan trực tiếp chống lại Martin - Jackson.

Michael - Sheehan không hẳn sẽ dựa theo hắn tưởng làm như vậy, nhưng không làm hắn không bất cứ tổn thất, làm mà nói, nói không chừng có thể khiến hắn ra vừa ra đêm đó tại khách sạn nhận đến ác khí.

Studio cửa, Michael - Sheehan mặt đỏ lên, kết quả như vậy liền như vậy nhận?

Nhận? Này làm cho hắn như thế nào nhận ! hắn một bàn tay nắm chặt quyền đầu, một tay còn lại không tự giác đi sờ mông, chịu đựng lớn như thế khuất nhục, kết quả chính là như vậy? Martin - Jackson một cước đem hắn đá văng ra, sau đó đi truy đuổi tân con mồi?

“Hắn hứa hẹn khiến ta lấy đến nhân vật này .” Michael - Sheehan tựa hồ tại lầm bầm lầu bầu,“Hứa hẹn qua !”

So với Matthew, Michael - Sheehan càng thống hận cái kia làm hắn mông, lại hứa hẹn qua hắn người, người nọ khiến hắn gặp trước nay chưa có sỉ nhục, làm hắn còn không tưởng phó tiền thù lao !

Khốn kiếp !

Lại cảm nhận được mông trung gian khác thường, Michael - Sheehan nhớ tới đêm đó phát sinh hết thảy, cả người đều run rẩy lên, xoay người cũng đi trở về studio.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 44: Nên Đến Thì Sớm Muộn Vẫn Đến

[ cầu phiếu đề cử !]

Studio một gian văn phòng trung, Matthew cùng Amanda ngồi ở trên một chiếc ghế salon, một câu cũng không nói, chỉ là nhìn Helen - Hermann cùng đĩa nhạc công ty nhân cò kè mặc cả bàn tiến hành đàm phán, đàm phán nội dung đề cập đến nhiều mặt, trừ nhân vật thù lao ngoài, còn có rất nhiều Matthew căn bản không lý giải điều khoản.

Tỷ như, kịch tổ cùng đĩa nhạc công ty không có khả năng vi Matthew như vậy tiểu diễn viên trang bị tiếp đưa chiếc xe, Helen - Hermann liền vì hắn tranh thủ đến mỗi ngày năm mươi dollar chiếc xe thuê trợ cấp kim.

Còn có, này dùng cho quay chụp studio có bốn hoá trang gian, Helen - Hermann lấy nam chính muốn nghỉ ngơi hảo, để lợi cho quay chụp vi lý do, yêu cầu kịch tổ phân ra đơn độc một gian đến làm Matthew chuyên dụng.

Giống mặt khác tỷ như tai nạn lao động bảo hiểm, diễn viên quyền lợi đẳng phương diện điều khoản, đồng dạng sẽ không rơi xuống.

Tại không chạm đến đĩa nhạc công ty điểm mấu chốt dưới tình huống, Helen - Hermann cơ hồ là toàn lực vi Matthew tranh thủ tốt nhất đãi ngộ.

Matthew không nói một lời, nhưng tất cả đều xem ở trong mắt, nghe vào trong lỗ tai, có lẽ Helen - Hermann có chút cao ngạo, lại là một cực kỳ chăm chú phụ trách người đại diện.

Song phương đàm phán còn tại giằng co, bỗng nhiên có khắc khẩu thanh âm loáng thoáng truyền tới.

“Này thanh âm......”

Không chỉ là Matthew, Amanda cũng nghe đến, thấp giọng nói,“Giống như có điểm quen tai a.”

Matthew nghiêng tai lắng nghe, khóe miệng tiếu ý chợt lóe mà qua, cũng hạ giọng,“Ta nghe như là Michael - Sheehan thanh âm.”

“Hắn?” Amanda kỳ quái,“Hắn không phải đi sao?”

“Ai biết.” Matthew hơi hơi nhún vai,“Đại khái là lại quay lại đến.”

Ngay lúc này, Helen - Hermann di động vang , nàng đối với đĩa nhạc công ty nhân nói câu xin lỗi, tiếp lên đến chỉ nghe một câu, đằng đứng lên.

“Cái gì?”

Nàng màu đen kính mắt che đậy hạ trên mặt tất cả đều là khiếp sợ,“Ta lập tức liền đến.”

Nói xong, Helen - Hermann thậm chí không kịp cùng Matthew cùng Amanda chào hỏi, vội vã hướng về bên ngoài đi, may mắn nàng xuyên là một đôi đáy bằng giày da, bằng không phi té ngã không thể.

“Làm sao?”

Amanda rất giật mình, rất ít nhìn thấy Helen - Hermann như vậy kinh dị.

Đĩa nhạc công ty nhân cũng trước sau chạy đi ra ngoài, Matthew đứng lên, tiếp đón Amanda,“Đi, chúng ta đi xem xem.”

Loại này náo nhiệt không xem, dứt khoát chính là lãng phí a, đặc biệt này náo nhiệt còn có thể là hắn thúc đẩy .

Matthew cùng Amanda ra văn phòng, tìm thanh âm quẹo vào bên cạnh một điều hành lang, chỉ thấy hơn mười mét ngoại địa phương, đã có không ít người tại vây xem, vừa khắc khẩu cũng biến thành chửi rủa.

“Martin - Jackson, ngươi tên hỗn đản này ! ngươi này cơ lão !”

Nghe này thanh âm, Matthew xác định là Michael - Sheehan không thể nghi ngờ, sau đó đến người vây xem phụ cận, nhìn thấy Michael - Sheehan đầy mặt đỏ thẫm, cầm trong tay một căn ống tuýp, đổ tại một gian cửa văn phòng la to.

Trong văn phòng, truyền đến Martin - Jackson run rẩy thanh âm,“Điên rồi ! này nhân điên rồi ! mau gọi điện thoại báo nguy !”

“Michael - Sheehan !” Matthew phía trước Helen - Hermann la lớn,“Ngươi cho ta dừng tay !”

Michael - Sheehan trông như điên cuồng, chính là tối nổi giận thời điểm, làm sao có khả năng nghe được dưới lời kiểu này.

Helen - Hermann cũng không ngốc, chỉ là đứng ở vòng ngoài kêu, không có xông lên đi ngăn lại ý tứ.

Loại tình huống này, ai xông lên đi ai xui xẻo.

Dù sao kia gian cửa văn phòng đóng, Michael - Sheehan nhất thời cũng đạp không ra.

“Oành ! oành !” Michael - Sheehan đạp môn thanh âm truyền tới.

“Hắn điên rồi sao?” Amanda không tự giác trốn đến Matthew phía sau,“Thế nhưng tại trong kịch tổ hồ nháo.”

“Hồ nháo?”

Bên trái vây xem trợ lý là York, gặp đứng ở bên cạnh người là Matthew, quay đầu đến nói,“Jackson đạo diễn mới ra phòng thử vai, liền bị hắn dùng ống tuýp nện ở trên vai, nếu không phải Jackson đạo diễn chạy mau, đem chính mình khóa trái vào này gian trong văn phòng, phỏng chừng......”

Hắn lắc lắc đầu.

Michael - Sheehan liên đạp vài cái lên cửa, lại đem trong tay ống tuýp đi tạp, hắn thoạt nhìn dị thường điên cuồng, thêm trong tay còn có vũ khí, căn bản không có nhân nguyện ý mạo hiểm đi lên ngăn lại hắn, chỉ là gọi điện thoại báo cảnh.

“Đáng chết !” Helen - Hermann không còn phía trước bình tĩnh, bắt đầu bối rối, mặc kệ nói như thế nào, đây đều là nàng hộ khách,“Đáng chết ! các ngươi nhanh lên ngăn lại hắn !”

Tại Hollywood dốc sức làm nhân, tránh hung tìm cát đó là thiên tính, căn bản không có nhân nghe nàng.

“Oành --”

Michael - Sheehan lại là một cước đá vào trên cửa, có vụn gỗ bay lên.

Hắn càng không thể bắt lấy Martin - Jackson tính sổ lại càng cấp, càng nhanh mông càng đau, càng đau lại càng nghĩ đến Martin - Jackson đối với hắn làm sự tình, lại càng tưởng đập ra môn, càng tạp không mở cửa càng phẫn nộ, càng phẫn nộ lại càng tưởng phát tiết !

Nổi giận trung người là không có lý trí .

Cho nên, bao gồm Helen - Hermann ở bên trong, tạm thời không ai đi lên mạo hiểm, sợ kia căn cứng rắn ống tuýp dừng ở chính mình trên đầu.

Martin phỏng đoán, này cùng Martin - Jackson chỉ là tiểu MV đạo diễn cũng có liên quan, nếu như bị vây ở văn phòng trung là một đại đạo diễn, e sớm đã có nhân xông lên đi.

“Oành -- oành -- oành --”

Cự đại tiếng đánh không ngừng vang lên, sau đó chính là Michael - Sheehan mất đi lý trí sau nổi giận tiếng hô,“Martin - Jackson ! ngươi tên hỗn đản này ! ngươi bạo lão tử miệng ! làm lão tử mông ! còn không đem hứa hẹn nhân vật cho ta ! lão tử muốn giết ngươi ! giết ngươi này cơ lão !”

Lời này vừa ra, chung quanh nháy mắt im lặng, Matthew cùng Amanda càng là hai mặt nhìn nhau.

Cùng loại sự tại trong giới không tính bí văn, nhưng không ai sẽ công khai nói ra, hiện tại trước mặt mọi người tố giác, tất cả mọi người rất giật mình.

Helen - Hermann lập tức ý thức được không ổn, nói không chừng sẽ liên lụy Thiên Sứ trù tính công ty, đây là của nàng tâm huyết, trong lòng nhất cấp, liền tưởng xông qua.

Nàng liền tại Matthew phía trước, vừa mới chuẩn bị động Matthew liền phát hiện .

Thật vất vả gặp được một chức nghiệp tố dưỡng cùng nhân mạch mạng lưới quan hệ đều không sai người đại diện, Matthew nhưng không tưởng nàng xong đời, thò tay đè lại Helen - Hermann bả vai, nhắc nhở nói,“Hắn điên rồi, ngươi cũng điên rồi sao? Còn muốn hay không mệnh !”

Michael - Sheehan ngoài miệng tuôn ra kinh người chi ngữ, chân tại không ngừng đạp môn, trong tay ống tuýp cũng tại loạn vũ, lại gần rất có khả năng sẽ bị ngộ thương.

Helen - Hermann chỉ cảm thấy bả vai bị một chỉ giống như kìm sắt bàn thô ráp đại thủ chặt chẽ bắt lấy, liền tính nàng tưởng xông qua, cũng tránh không thoát.

Trải qua Matthew nhắc nhở cùng này một hồi giảm xóc, Helen - Hermann cũng bình tĩnh trở lại, nàng chung quy không phải tính cách xúc động nhân.

“Ngươi cùng hắn quan hệ không sai.” Helen - Hermann lập tức quay đầu hỏi,“Biết đây là có chuyện gì sao?”

Matthew buông tay ra, gãi gãi đầu,“Liền hắn nói như vậy hồi sự.”

Còi cảnh sát tiếng kêu to từ studio ngoài truyền đến, tiếp theo chính là dày đặc tiếng bước chân, vài danh cảnh sát vọt lại đây, sự kiện rất nhanh được đến khống chế, vài danh cường tráng tuần cảnh liên thủ chế phục Michael - Sheehan, cho hắn đội còng tay, tha ra studio.

Sau đó, kia gian văn phòng cửa phòng bị người từ bên trong mở ra, đau được nhe răng trợn mắt Martin - Jackson đạo diễn một bàn tay đỡ bả vai đi ra, hắn sắc mặt tái nhợt, mặt trên một tầng dày đặc mồ hôi, tựa hồ thụ thương không nhẹ.

Đĩa nhạc công ty đại biểu lúc này đứng dậy,“Nhanh chóng đưa bệnh viện !”

Lập tức có kịch tổ vài danh công tác nhân viên cùng đi cảnh sát cùng nhau, đem Martin - Jackson tống đi ra ngoài.

“A --”

Đại khái là đi có điểm mau, Martin - Jackson còn phát ra một tiếng hét thảm.

“Đều tan đi......” Đĩa nhạc công ty người kia hướng chung quanh khoát tay,“Đều tan đi.”

Kịch tổ nhân viên rất nhanh tán đi, Matthew gặp Helen - Hermann không có động, cùng Amanda đứng ở nơi đó, không có đi.

“Gọi điện thoại cho công ty, một lần nữa liên hệ một đạo diễn.” Đĩa nhạc công ty nhân phân phó trợ thủ,“Martin - Jackson bên kia ngươi đi nhìn chằm chằm điểm, còn có cái kia diễn viên......”

Nói tới đây, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Helen - Hermann,“Helen, sao thế này?”

“Ta cũng không quá rõ ràng.” Helen - Hermann phản ứng rất nhanh,“Khả năng là Martin - Jackson đạo diễn cùng Michael - Sheehan đạt thành nào đó lén hiệp nghị.”

Loại sự tình này có chút phiền phức, nhưng nàng sẽ không quá phận thoái nhượng, nghe Matthew trong lời nói ý tứ, không chỉ là Michael - Sheehan vấn đề.

Đĩa nhạc công ty đại biểu nhìn nhìn Matthew cùng A Mạn, nhíu mày,“Hắn tạo thành ảnh hưởng rất xấu.”

Helen - Hermann quay đầu đối Matthew hai người nói,“Các ngươi hai đi phòng làm việc chờ ta.”

Rất rõ ràng, hai người kia muốn nói chuyện riêng.

Matthew cùng Amanda hai lời chưa nói, xoay người ly khai nơi này, bọn họ trở lại phía trước đàm phán văn phòng, kiên nhẫn đợi Helen - Hermann trở về.

“Sẽ thực phiền toái sao?” Matthew thấp giọng hỏi.

Amanda lắc đầu,“Không có việc gì, so này càng phiền toái sự Helen đều có thể thu phục.”

Matthew cũng không nghĩ tới, Michael - Sheehan nổi giận dưới như vậy xúc động, thế nhưng đối Martin - Jackson dưới như thế ngoan thủ.

Này đại đại vượt qua hắn dự đoán, nhưng nghĩ đến Michael - Sheehan trả giá đại giới, làm như vậy tựa hồ cũng rất bình thường.

Phỏng chừng Michael - Sheehan cũng khả năng muốn tìm chính mình tính sổ đi? Matthew phỏng đoán. Chỉ là hắn không giống Martin - Jackson như vậy dễ tìm.

Hôm nay phát sinh sự, có chút là hắn kế hoạch, còn có chút là ngoài ý muốn, nhưng nói tóm lại, cơ bản đạt tới mục đích .

Matthew cùng Amanda đợi tiếp cận hai mươi phút, Helen - Hermann mới từ bên ngoài trở về, sau đó tiếp tục cùng đĩa nhạc công ty nhân đàm phán.

Song phương đàm phán ổn thỏa điều kiện, định ra hảo hợp đồng, tại tương quan luật sư chứng kiến dưới, Matthew tại một thức hai phân hợp đồng bên trong ký danh.

Helen - Hermann tranh thủ đến không thiếu có lợi điều khoản, bất quá Matthew tương đối quan tâm vẫn là thù lao phương diện, quay chụp kế hoạch vi bốn ngày, thù lao bốn ngàn dollar, quay chụp mỗi kéo dài một ngày, thù lao tự động gia tăng một ngàn dollar.

Matthew lĩnh đến MV kịch bản, lại không biết khi nào quay chụp, đạo diễn đột nhiên xuất hiện trạng huống, cụ thể quay chụp thời gian phải đợi kịch tổ thông tri.

Hao phí Matthew vô số tinh lực mang trang thử vai triệt để hoàn thành, hắn đi lên Helen - Hermann xe tiện lợi tới trước Thiên Sứ trù tính công ty đi một chuyến, tiếp đổi xe xe buýt đi Hollywood đại đạo công ty chuẩn bị đi làm.

Xe buýt mới ra Burbank, Matthew liền tiếp đến Helen - Hermann điện thoại, muốn hắn ngày mai lại đi một chuyến Thiên Sứ trù tính công ty.

“Nên đến tổng muốn đến.”

Helen - Hermann không phải ngu ngốc, thêm hắn cần nhân thủ hỗ trợ, không có thích hợp nhân tuyển dưới, tìm đến Amanda......

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 45: Bài Danh Gần Đầu

[ cầu phiếu đề cử ]

Sáng sớm vừa tan tầm, Matthew giao tiếp hoàn công làm, liền chạy tới Burbank, đi đến Thiên Sứ trù tính công ty, đi trước trước đài tìm tới Amanda xem xem tình huống.

“Đều do ta.” Amanda đầy mặt xin lỗi,“Helen quải loan hỏi ta vài câu, ta lại không phòng bị, không cẩn thận nói lậu miệng.”

“Không có việc gì, không có việc gì.” Matthew vội vàng an ủi,“Chúng ta lại không có làm trái pháp luật phạm tội sự, Helen biết liền biết .”

Amanda đầu rẽ qua đến,“Đúng vậy, ta chính là giúp ngươi lấy được nhân vật mà thôi, dù sao Helen cũng nói qua, các ngươi ai lấy đến nam chính đều giống nhau.”

Nàng là tương đối đơn giản nữ hài, chung quy không biết Matthew ở sau lưng làm cái gì.

“Helen đến sao?” Matthew hỏi.

“Đến.” Amanda chỉ chỉ trên lầu,“Tại văn phòng chờ ngươi đâu. Ngươi đi lên đi.”

Matthew gật gật đầu, vòng qua trước đài, lên lầu hai, đi đến Helen - Hermann văn phòng tiền, nhẹ nhàng gõ dưới môn.

“Mời vào.”

Nghe được Helen - Hermann thanh âm, Matthew đẩy cửa đi vào, đối ngồi tại bàn công tác mặt sau Helen - Hermann quen thuộc chào hỏi,“Buổi sáng hảo, Helen.”

Helen - Hermann chỉ chỉ sô pha bên kia,“Tùy tiện tọa. Thủy vẫn là cà phê.”

“Không cần.” Matthew hiện tại không khát, đi đến nhất trương đan nhân trước sô pha ngồi xuống, hỏi,“Tìm ta có việc.”

“Ngày hôm qua ta đi thấy Michael - Sheehan.” Helen - Hermann hai tay giao nhau đặt ở trên bàn công tác, hỏi,“Ta đã cùng hắn giải trừ hợp đồng, hắn vẫn ở mắng ngươi cùng Martin - Jackson, này đến cùng sao thế này?”

Chuyện tới hôm nay, Matthew cũng không tính toán đi vòng vèo, nói thẳng,“Lần đầu thử vai sau, Martin - Jackson đánh cho ta điện thoại, ước ta đi khách sạn đàm sự, vào lúc ban đêm ta đi , phát hiện hắn mưu đồ làm loạn, cự tuyệt hắn.”

Helen - Hermann tựa hồ không tin,“Ngươi cự tuyệt hắn?”

“Nhờ, ta cũng là có điểm mấu chốt !” Matthew xòe tay,“Ta chỉ đối nữ nhân cảm thấy hứng thú ! cái loại này sự ta nghĩ nghĩ đều cảm giác ghê tởm.”

Hắn mặc kệ Helen - Hermann tin hay không, tiếp tục nói,“Ta xuống dưới sau, vừa vặn phát hiện Michael - Sheehan cũng đi tìm Martin - Jackson. Ngày hôm sau Michael - Sheehan ước ta cùng nhau ăn cơm trưa, hướng ta khoe ra hắn có thể lấy đến MV nam chính, hắn lúc ấy đi đường rất quái dị, ta đoán hắn hẳn là cùng Martin - Jackson làm giao dịch.”

Helen - Hermann nâng dưới trên mặt kính đen,“Vì sao cuối cùng thắng được là ngươi?”

“Ta không tưởng mất đi cơ hội này, làm một ít cố gắng.” Matthew không có bất cứ hổ thẹn, nói càng là đường hoàng,“Của ta cố gắng thêm một ít hảo vận, cuối cùng có hiện tại thử vai kết quả.”

Có một số việc, Helen - Hermann đã từ Amanda trong miệng hỏi đi ra, nhưng nàng xác định Amanda biết đến chỉ là rất ít một bộ phận.

“Cụ thể nói một chút đi.” Nàng xem Matthew.

“Ta nghe Amanda nói, Britney mới là thử vai mấu chốt.” Matthew nói ra lời đại bộ phận là thật , bất quá cũng có chút là giả ,“Vừa lúc ta có bằng hữu là giải trí phóng viên, ta riêng hỏi thăm một chút, muốn nhìn một chút như thế nào mới có thể đả động Britney, phóng viên bằng hữu theo ta nói Britney cùng Christina - Aguilera ngầm mâu thuẫn bén nhọn, tại chuột Mickey câu lạc bộ thời điểm chính là tử địch, ta tìm Amanda hỗ trợ, tại Britney phòng nghỉ ngoài cửa cố ý nói ta chán ghét Christina - Aguilera.”

“Thủ đoạn rất thấp cấp, hiệu quả cũng không tệ lắm.” Helen - Hermann ngữ điệu rất bình tĩnh,“Ngươi thật khiến ta giật mình a, Matthew - Horner.”

Hollywood đại bộ phận chủ yếu nhân vật thử vai, nào không có ngầm vận tác cùng tranh đoạt, càng là không nổi danh diễn viên tranh đoạt thường thường càng kịch liệt, gã này so nàng tưởng còn muốn thích hợp tại Hollywood phát triển.

“Ngươi không nên khiến Amanda liên lụy vào đến.” Nàng lạnh lùng nói.

“Ta cũng không tưởng, nhưng ta tìm không thấy người khác.” Matthew nói năng hùng hồn đầy lý lẽ,“Tổng không thể đem một giải trí phóng viên mang vào trường quay đi?”

Helen - Hermann nhắc nhở nói,“Ngươi hẳn là tới tìm ta, ta là của ngươi người đại diện.”

Matthew nhắc nhở nói,“Ngươi cũng là ta mọi đối thủ cạnh tranh người đại diện.”

Helen - Hermann nhất thời không nói gì, cứ việc nàng cảm giác Matthew so người khác càng thích hợp ở trong giới này dốc sức làm, lại không có tại hắn trên người đầu nhập càng nhiều tài nguyên cùng chú ý, chung quy này giới cơ hội so năng lực trọng yếu nhiều, rất nhiều nhìn qua tiềm chất người không sai một đời đều không xuất được đầu, một vài người mơ hồ lại một đêm thành danh.

“Lần sau nhớ rõ thông tri ta.” Helen - Hermann không tính toán ở trên loại chuyện này dây dưa,“Ngươi hiện tại tại của ta hộ khách trình tự trung bài danh rất dựa vào phía trước.”

Nghe nàng nói như vậy, Matthew thử nói,“Không phải đệ nhất sao.”

Helen - Hermann không tiếp hắn mà nói, ngược lại nói,“Chúng ta lại đến tán gẫu Michael - Sheehan cùng Martin - Jackson sự.”

Matthew đầy mặt vô tội,“Bọn họ sự có liên quan tới ta sao?”

“Michael - Sheehan là Thiên Sứ trù tính hộ khách, hắn tại trong kịch tổ trực tiếp công kích đạo diễn.” Helen - Hermann kính mắt mặt sau con ngươi trung mang theo vài phần áp bách,“Ngươi cảm giác hắn có hay không ảnh hưởng đến ngươi?”

Matthew sửng sốt một chút, hắn như thế nào đem việc này cấp xem nhẹ a ! sớm điểm nghĩ đến mà nói liền không đi kích thích Michael - Sheehan !

Nhưng tiếp hắn liền khôi phục bình thường, nói,“Chúng ta không phải cùng kịch tổ cùng đĩa nhạc công ty ký kết hiệp ước sao?”

“Ngươi biết ta phí bao nhiêu miệng lưỡi mới đem việc này áp chế đi?” Helen - Hermann thoạt nhìn rất bất mãn.

Matthew vỗ tay, đầy mặt tức giận,“Đáng chết Michael - Sheehan ! muốn chết còn muốn liên lụy ta !”

Helen - Hermann có điểm nghi hoặc,“Không phải ngươi ở phía sau giở trò quỷ.”

“Không phải !” Matthew đương nhiên sẽ không thừa nhận,“Ta muốn là nam chính, cũng không phải khác.”

Hắn xác thật không nghĩ tới Michael - Sheehan sẽ động thủ, hơn nữa xuống tay đủ ngoan.

Lại nói, việc này hắn rõ ràng suy nghĩ không chu toàn, căn bản không suy xét khả năng ảnh hưởng đến trù tính công ty cùng hắn chính mình.

“Quả nhiên là rất thấp cấp thủ đoạn.” Matthew trong lòng tự giễu một câu,“Đầu vẫn là không đủ dùng a.”

Helen - Hermann không thể nào tin được Matthew, Matthew có thể nhìn ra đến, dứt khoát nói,“Ngươi khả năng không thể lý giải một bình thường nam nhân tâm tính. Việc này đổi thành ta mà nói, trả giá loại này có thể nói sỉ nhục đại giới, lại lấy không được muốn gì đó, đừng nói đánh người , giết người đều có khả năng.”

Helen - Hermann bán tín bán nghi, không có lại truy cứu đi xuống, Thiên Sứ trù tính cùng Michael - Sheehan giải trừ hợp đồng, đĩa nhạc công ty mượn cơ hội sa thải Martin - Jackson, chuyện này cũng chỉ đến đó mà thôi.

Huống hồ, nàng là phí một phen miệng lưỡi, lại một lần xác nhận Matthew - Horner là một tương đối có tiềm lực hộ khách.

Có lẽ, có thể hướng hắn trên người nhiều đầu nhập điểm tài nguyên?

Matthew gặp Helen - Hermann tự hỏi, không có lại mở miệng biện giải, nghĩ lại khởi vì tranh đoạt MV nam chính kế hoạch vài lần hành động, hôm nay quay đầu nhìn, trong đó có lỗ hổng địa phương không thiếu, suy xét không chu toàn địa phương càng nhiều, nếu không phải vận khí đầy đủ hảo, thêm đối Britney - Spears Tiên Tri trước sớm giác ngộ ưu thế, cũng sẽ không trở thành cuối cùng người thắng.

Nhưng này hết thảy chung quy đều là đáng giá !

“Ngươi muốn tín nhiệm ngươi người đại diện.” Helen - Hermann đột nhiên mở miệng,“Công tác của ta chính là vì ngươi lấy được công tác.”

Matthew đầy mặt chăm chú nói,“Ta vẫn đều rất tín nhiệm ngươi a. Helen, ngươi cũng muốn tin tưởng ta.”

Helen - Hermann nhìn Matthew,“Ta có thể tin tưởng ngươi sao?” Nàng tháo xuống kính mắt, xoa xoa mi tâm,“Lần sau gây chuyện tiền, trước với ta chào hỏi !”

“Ta cam đoan !” Matthew có thể nhìn ra Helen - Hermann tương đương căm tức, hắn hiện tại cần này người đại diện,“Ta về sau làm bất cứ có liên quan nhân vật sự tình, nhất định sẽ trưng cầu của ngươi ý kiến.”

Helen - Hermann một lần nữa đeo kính,“Còn có, về sau đừng lại đem Amanda kéo vào này mấy lạn sự bên trong, nàng chỉ là tại ta này tạm thời hỗ trợ.”

Matthew lần này rất chăm chú gật gật đầu,“Sẽ không .”

Hắn nhìn nhìn trên tường đồng hồ treo tường, đứng lên nói,“Ta nên đi bắc Hollywood lên lớp .”

“Đi thôi.” Helen - Hermann khoát tay,“Nhớ rõ nghiên cứu dưới của ngươi nhân vật cùng kịch bản. Kịch tổ có chuyện mà nói, ta sẽ trước tiên thông tri ngươi.”

Matthew rời đi văn phòng, đi đến dưới lầu đại sảnh, cùng Amanda chào hỏi, kêu một chiếc taxi chạy tới bắc Hollywood trường học, tiếp tục hắn biểu diễn ban học tập.

Bởi tại Thiên Sứ trù tính công ty thời gian có điểm trưởng, hắn đến trường học thời điểm đến muộn.

Hôm nay lên lớp không phải David - Astor, mà là một trung niên nữ nhân, Matthew nói tạ tội, tiến vào phòng học, phát hiện mọi người lẫn nhau cách một đoạn cự ly, đều đứng ở gương trước mặt.

Này đường khóa chỉ bảo là như thế nào khống chế mặt bộ cơ nhục cùng rất nhỏ biểu tình.

Phía trước chương trình học thượng liền nói qua, một danh xuất sắc diễn viên, thậm chí có thể khống chế mặt bộ mỗi một điều cơ nhục, này cần trường kỳ đại lượng luyện tập, Los Angeles biểu diễn trường học cùng chương trình học rất nhiều, các loại lưu phái cùng huấn luyện phương pháp cũng chia thật sự tế, từng cái kinh nghiệm phong phú diễn viên đều có chính mình chỗ độc đáo.

So với cùng lớp trung người khác, Matthew ở phương diện này rõ ràng lạc hậu, rất nhiều đi đến Hollywood đương diễn viên nhân, tỷ như nói hắn bên cạnh Rachel - McAdams, thực ra trừ bỏ gia đình bối cảnh ảnh hưởng ngoại, trung học khi liền phát hiện chính mình hứng thú, cũng bắt đầu gia nhập biểu diễn loại xã đoàn.

Mà đến đại học, trừ chuyên nghiệp biểu diễn viện giáo ngoại, rất nhiều đại học cũng có được phi thường đứng đầu hí kịch xã đoàn.

Mọi người đều biết, lão mĩ trường học xã đoàn tương đương có ảnh hưởng lực.

Cho dù không trải qua đại học chuyên nghiệp huấn luyện, rất nhiều trung học khi phát hiện chính mình này phương diện hứng thú học sinh đều có nhất định biểu diễn kinh nghiệm cùng năng lực.

Này mấy đều là Matthew này rất sớm liền nghỉ học nhân không có cách nào khác so .

Cho nên, Matthew càng thêm chăm chỉ, càng thêm quý trọng mỗi một một cơ hội.

Hắn đứng ở trước mặt gương, căn cứ một phần giản đơn kịch bản yêu cầu, cũng luyện tập lên.

Một buổi sáng thời gian, liền tại loại này nhìn như tương đương vô vị nhàm chán huấn luyện trung kết thúc, tiến vào nghề thời gian dài như vậy, Matthew rõ ràng cảm nhận được, nhìn như phong cảnh sau lưng, cũng có ngoại nhân khó có thể lý giải trả giá.

Hạ khóa, Matthew xoa mặt, nhìn về phía bên cạnh, Rachel - McAdams tại sửa sang lại chính mình giáo tài.

“Giữa trưa ăn cái gì?” Hắn trực tiếp hỏi,“Ta mời khách.”

Rachel - McAdams lộ ra cười ngọt ngào,“Phát tài ? Hào phóng như vậy.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 46: Thất Nghiệp

Cùng thường lui tới như vậy, Matthew cùng Rachel - McAdams buổi chiều có ngôn ngữ khóa, đều sẽ lưu lại bên này ăn cơm trưa, hai người đỉnh đầu không tính dư dả, tại nghệ thuật biểu diễn trường học phụ cận tùy tiện tuyển một nhà Italia phong vị nhà hàng, biểu diễn khóa nhập học lâu như vậy, hai người phi thường quen thuộc , Rachel - McAdams cũng không cùng Matthew khách khí.

“Một phần Italia mì ống.” Nàng chỉ điểm như vậy.

Matthew không phải lần đầu tiên cùng Rachel - McAdams ăn cơm, biết nữ diễn viên ăn đều rất ít, lấy cầu bảo trì hình thể, cũng không có khách sáo.

“Một phần Florence dịch cốt beefsteak.” Hắn thân cao thể tráng, mỗi ngày lượng vận động cũng lớn, là điển hình ăn thịt động vật,“Một phần mì hải sản.”

Phục vụ sinh rời đi, Rachel - McAdams hai tay chống ở bàn bên trên, quan tâm hỏi,“Ngươi thử vai thông qua sao?”

Matthew bưng lên chén nước, uống phía trước nói,“Thông qua .”

“Thật?” Rachel - McAdams có chút giật mình,“Ngươi muốn đảm nhiệm Britney - Spears MV nam chính ?”

“Ngày hôm qua ký kết hiệp ước.” Matthew không tưởng ở phương diện này nói chuyện nhiều, để tránh có khoe ra hiềm nghi, ngược lại hỏi,“Ngươi công tác thế nào ? Từ McDonald từ chức ?”

Rachel - McAdams gật gật đầu,“Từ chức , tạm thời còn không có tìm đến thích hợp kiêm chức.”

Matthew hảo kỳ hỏi,“Ngươi người đại diện không giúp ngươi giới thiệu sao?”

Rất nhiều người đại diện ở phương diện này đều có tương đối quảng phương pháp, tỷ như Helen - Hermann, cùng Thiên Sứ trù tính ký kết dài chừng tiểu diễn viên trung, không ít người kiêm chức công tác chính là hắn hỗ trợ tìm .

Rachel - McAdams thở dài,“Ta người đại diện danh nghĩa diễn viên rất nhiều, ta chỉ là rất không chớp mắt một.”

“Có cái gì ta có thể hỗ trợ sao?” Matthew hỏi.

Rachel - McAdams lắc đầu cười, thực ra nàng rất rõ ràng, Matthew tình huống cũng không phải rất tốt.

Nàng chuyển đề tài,“Ngươi khẩu âm sửa lại tốc độ rất nhanh.”

“Phải không?” Matthew bốc lên cằm,“Đại khái ta phương diện này thiên phú so diễn trò hảo.”

Rachel - McAdams cười ra một đôi hảo xem má lúm,“Ngươi biểu diễn phương diện thiên phú cũng không kém a.”

Matthew lắc lắc đầu,“Ngươi vẫn là thứ nhất nói như vậy .”

Phục vụ sinh lúc này đem hai người điểm đồ ăn lục tục bưng đi lên, tuy rằng phòng ăn (nhà hàng) cấp bậc không cao, nhưng hương vị cũng không tệ lắm.

“Người đại diện gần nhất không có cho ngươi đi thử vai sao?” Matthew uống một ngụm nước, hỏi.

“Không có, ta thời gian rất lâu không có đi thử vai .” Rachel - McAdams nuốt xuống trong miệng mì Ý, nói,“Ta hoài nghi hắn phải chăng quên mất còn có ta này hộ khách .”

Nàng bỗng nhiên buông xuống dĩa ăn, còn nói thêm,“Đúng, hôm nay vừa mới bắt đầu lên lớp thời điểm, trường học phương diện thông tri, cuối tuần đi một kịch tổ thực tập.”

Matthew nghĩ nghĩ,“Ta khả năng đi không được, bên này MV tùy thời đều sẽ quay chụp.”

“Rất tiếc nuối .” Rachel - McAdams tựa hồ có điểm thất vọng,“Ta còn nghĩ có thể với ngươi diễn đối thủ hí đâu.”

“Ngươi là rất hưởng thụ cùng nhau biểu diễn khi toàn diện áp chế ta cảm giác đi?” Matthew trực tiếp vạch trần,“Mỗi lần ngươi đều thưởng hí.”

Rachel - McAdams lại lộ ra tiếu dung ngọt ngào,“Thực ra ta cũng rất buồn rầu, tổng cảm giác phát lực quá mạnh.”

“Tổng so với ta này chỉ biết đùa giỡn soái phẫn khốc nhân hảo.” Matthew nói là David - Astor cho hắn lời bình.

“Đây là ngươi trời sinh điều kiện hảo.” Rachel - McAdams cố ý lên lên xuống xuống đánh giá Matthew một phen,“Tuy rằng không có Leonardo - DiCaprio soái, nhưng càng như là nam nhân.”

Matthew cố ý làm khúc tay biểu hiện cơ nhục động tác,“Ngươi thích ta loại hình này ?”

“Thích ngươi loại hình này ?” Rachel - McAdams một bàn tay bám trụ cằm, nghiêng đầu nhìn Matthew,“Chẳng lẽ ngươi muốn truy cầu ta?”

“Ách......” Matthew nghẹn lời, không biết nên như thế nào trả lời.

Này Tây phương nữ nhân rất trắng ra, không ấn lộ số ra bài a.

Hắn vẫn là điển hình Đông Phương thức tư duy, vội vàng lắc đầu,“Ta qua hoàn hôm nay đều không biết ngày mai nên làm cái gì bây giờ, vẫn là không cần liên lụy người khác hảo.”

Hai người liếc nhau, đồng thời nở nụ cười.

Bọn họ hiện tại đều phải vi cơ bản nhất sinh tồn đi phấn đấu, tạm thời không có tâm tư suy xét mặt khác.

Dùng xong cơm trưa, Matthew phó qua trướng, cùng Rachel - McAdams cùng nhau trở về nghệ thuật biểu diễn trường học, tiếp tục buổi chiều ngôn ngữ khóa.

Tựa như Rachel - McAdams nói được như vậy, Matthew trải qua trong khoảng thời gian này học tập cùng uốn nắn, nói chuyện khi Texas khẩu âm đã rất nhạt, hơn nữa ngôn ngữ khóa không chỉ là uốn nắn khẩu âm, còn có chuyên nghiệp hí kịch ngôn ngữ phương diện luyện tập.

Hai ngày sau, Matthew cơ bản đều là ban ngày tại Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học lên lớp, buổi tối tiếp tục hồng chim cánh cụt phục vụ công ty tài xế công tác, nhàn hạ toàn bộ dùng đến nghiên cứu lấy đến tay MV kịch bản cùng nhân vật, ngẫu nhiên còn sẽ chú ý một chút danh tự rất giống nghiêm túc loại báo chí bát quái báo chí [ Mĩ quốc tin tức đưa tin ] mặt trên giải trí bát quái.

Hắn tin tưởng Elena - Boyar tuyệt đối sẽ không bỏ qua Britney - Spears cùng Christina - Aguilera như vậy đại tin tức.

Trung gian, có đoạn thời gian Matthew đặc biệt hảo kỳ, một độ muốn cấp Elena - Boyar gọi điện thoại, lại nhịn xuống, không tất yếu mà nói vẫn là thiếu cùng giải trí phóng viên liên hệ hảo.

Cùng với ở nơi này mặt trên lãng phí thời gian, còn không bằng nhiều nghiên cứu một chút MV kịch bản cùng nhân vật.

Âm nhạc MV, nhất là pop ca khúc MV, bình thường đều không lâu, Matthew tham dự này một chi MV, quy hoạch khi trưởng không vượt qua năm phút đồng hồ, hình ảnh bên trong dung cùng phong cách muốn cùng [sometimes] ca khúc phong cách tướng nhất trí.

Từ lấy đến kịch bản bắt đầu, Matthew liền tại phương diện này tiêu phí không thiếu công phu, càng là thu thập đến rất nhiều tư liệu, dù cho đối lưu hành âm nhạc là triệt để thường dân, lại cũng hiểu rõ [sometimes] cơ bản nhất tình huống.

[sometimes] là một thủ nhận đến phao phao đường lưu hành nhạc ảnh hưởng thanh thiếu niên lưu hành nhạc, chủ yếu miêu tả một thẹn thùng nữ hài không dám đối thầm mến nam hài thổ lộ.

Bài hát này nhận đến nhạc bình gia chính phản hai cấp đánh giá, bộ phận bình luận cho rằng ca khúc mạnh như Britney thượng nhất trương đan khúc Baby One More Time, mà một bộ phận khác nhân thì cho rằng, ca khúc không chút nào thu hút, chỉ là nhàm chán biểu hiện Britney ngây ngô.

Tại [sometimes] MV trung, Britney - Spears nhân vật là không dám thổ lộ ngượng ngùng tiểu cô nương, hắn thì đóng vai bị Britney thầm mến nam hài.

Tóm lại, mặc kệ là MV, vẫn là ca khúc, đều là điển hình công cộng thanh thiếu niên phong cách.

Cho nên,MV cùng trong đó diễn viên, tất nhiên muốn thảo thanh thiếu niên niềm vui.

Matthew rất có tự mình hiểu lấy, hắn lúc ấy có thể thông qua sơ thí, tiến vào mang trang thử vai, cùng kỹ xảo biểu diễn cơ bản không quan hệ, coi như không sai bề ngoài hẳn là phát huy tương đối lớn tác dụng.

Căn cứ thu thập này mấy tư liệu, Matthew không khó được ra kết luận, hắn này nam chính phải làm , muốn soái, muốn khốc, muốn dương quang, muốn có thể thảo Britney thanh thiếu niên fan thích.

Này không cần hắn có bao nhiêu kỹ xảo biểu diễn, chỉ cần có cơ sở quay chụp kinh nghiệm, không đáng tỷ như xem màn ảnh này mấy siêu cấp thấp sai lầm liền đủ rồi, còn lại phần lớn đều là tạo hình sư công tác.

Matthew cảm giác chính mình ứng phó như vậy công tác hẳn là không khó, chung quy hắn chỉ có mười chín tuổi, căn bản không cần phẫn nộn.

Lại là một Thái Dương thiên hướng Tây phương buổi chiều, Matthew hạ xe buýt, kéo thật dài bóng dáng, hướng về hồng chim cánh cụt công ty đi, chuẩn bị bắt đầu một đêm công tác.

Nhanh đến công ty cửa thời điểm, di động vang lên.

“Hải, Helen.” Gọi điện thoại cho hắn là người đại diện,“Có chuyện sao?”

Ống nghe trung truyền đến Helen - Hermann thanh âm,“Đĩa nhạc công ty xác định đạo diễn , ngày mai toàn bộ diễn viên đều phải đi nhà sản xuất, đạo diễn muốn gặp thấy các ngươi. Hậu thiên bắt đầu chính thức quay chụp, buổi sáng tám giờ tiền đến kịch tổ.”

Matthew vừa định nói hảo, Helen - Hermann thanh âm lại vang lên,“Mấy ngày này ngươi tốt nhất toàn bộ xin phép, buổi tối không cần đi làm, cam đoan tinh lực !”

“Hành, không thành vấn đề !” Matthew ngẩng đầu nhìn công ty đại môn liếc nhìn, phỏng chừng Liszt kế tiếp lại có ý kiến ,“Ta hiện tại liền đi xin phép.”

Helen - Hermann lại nhắc nhở nói,“Còn có, Michael - Sheehan cùng Martin - Jackson sự, không cần tại trong kịch tổ cùng bất luận kẻ nào đề cập.”

“Ta biết.” Matthew cam đoan nói,“Ta sẽ thủ khẩu như bình.”

Hắn đã lấy đến muốn kết quả, nhắc lại chuyện nhàm chán đó làm cái gì?

Cắt đứt điện thoại, Matthew tiến vào hồng chim cánh cụt công ty, trực tiếp lên lầu hai, đi đến Liszt văn phòng.

Cùng thường lui tới như vậy, đầu trọc hắc nhân, mập mạp cùng Liszt đều tại, nhưng không đồng dạng là, đầu trọc hắc nhân cùng mập mạp phảng phất không thấy được hắn như vậy, một câu cũng không có nói.

“Lão đại.” Matthew đi đến Liszt trước bàn làm việc, Liszt ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn, đưa qua chìa khóa xe cùng tư liệu,“Đây là đêm nay công tác, đi thánh Monica.”

Matthew tiếp nhận đến, gãi đầu, còn nói thêm,“Lão đại, làm hoàn đêm nay, ta tưởng thỉnh một tuần giả.”

“Cái gì?” Liszt trừng lớn ánh mắt,“Thỉnh một tuần giả? Tháng này ngươi thỉnh bao nhiêu giả ?”

Đầu trọc hắc nhân nhìn thấy Liszt nổi giận, cố ý chen vào nói,“Hắn hiện tại là đại minh tinh ! đương nhiên không đem này tiểu công tác để vào mắt !”

Bất luận kẻ nào nhìn thấy thủ hạ viên công không ngừng xin phép, đều sẽ có ý kiến, Liszt rõ ràng có chút nổi giận.

Matthew chuẩn bị nói vài câu dễ nghe, nói còn chưa xuất khẩu, cái kia đầu trọc hắc nhân còn nói thêm,“Đại minh tinh, lần này lại muốn biểu diễn cái gì rất giỏi nhân vật a !”

Hắn không tin này quê mùa mỗi lần vận khí đều tốt như vậy.

Tuy rằng không tưởng cùng đầu trọc hắc nhân loại này lợn ngốc so đo, nhưng hắn liên tục chèn ép, Matthew cũng có chút thượng hoả, quay đầu nói,“Britney - Spears MV nam chính.”

Đầu trọc hắc nhân lập tức ngậm miệng, một câu đều không lại nói, phảng phất này gian trong văn phòng không có hắn người này như vậy.

“Ngươi xin phép nhiều lắm.” Liszt nói cũng phải tình hình thực tế,“Ta không có cách nào khác cùng lão bản giải thích.”

Matthew minh bạch hắn ý tứ, cứ việc không tưởng mất đi này phân công tác, lại càng không tưởng trì hoãn MV quay chụp.

Hắn đem chìa khóa cùng tư liệu đặt ở trên bàn công tác,“Cám ơn ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố, Liszt tiên sinh.”

Người này có đủ loại khuyết điểm, nhưng tại hắn cần nhất thời điểm, cho hắn một phần có thể sinh tồn đặt chân công tác.

Liszt đem chìa khóa giao cho Matthew,“Làm hoàn đêm nay, hiện tại mau cuối tháng , ngươi ngày mai cho ta một phần từ chức báo cáo, ta tính ngươi tháng này toàn cần.”

Matthew gật gật đầu, cầm chìa khóa ra văn phòng, ngày mai hắn liền muốn thất nghiệp .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 47: Tân Đạo Diễn

[ cầu phiếu đề cử ! không có cất chứa bằng hữu thỉnh điểm dưới gia nhập giá sách ! cảm giác quyển sách còn có thể bằng hữu, có thể suy xét xét đánh thưởng một chút. Kế tiếp tình tiết, đem tiến vào đến ngốc ny thời gian, tân thế giới trước sau ngốc ny, vẫn là rất không sai .]

Một lần nữa tìm một phần kiêm chức công tác sự tình, Matthew tạm thời không rảnh suy xét, lại một lần nữa đi đến Disney nhà sản xuất, chuẩn bị đi gặp tân đổi đạo diễn thời điểm, hắn phát hiện nhà sản xuất cửa tụ tập đại lượng phóng viên, có chút thậm chí còn khiêng máy quay phim.

Đáng tiếc, những người này không một chú ý hắn.

Matthew từ bọn họ trước mắt tiến vào nhà sản xuất, cũng không ai xem hắn một cái.

Bất quá, hắn nghe được không thiếu phóng viên nghị luận thanh âm.

“Britney - Spears cùng Christina - Aguilera có rất sâu cá nhân mâu thuẫn, này tin tức thế nhưng để người giành trước .”

“Các nàng tại Disney chuột Mickey câu lạc bộ liền không cùng, chúng ta thế nhưng không biết !”

“Hai người kia che dấu thật là thâm a.”

“Gần nhất mấy ngày này, ta nhìn chằm chằm tử Britney !”

Nghe này mấy nghị luận, Matthew tiến vào Disney nhà sản xuất, phỏng đoán Elena - Boyar [ Mĩ quốc tin tức đưa tin ] hẳn là đào ra một ít Britney - Spears cùng Christina - Aguilera năm xưa chuyện cũ, hơn nữa đưa tin đi ra.

Hôm nay đi ra cấp, hắn không mua báo chí, hiện tại cũng không phương tiện lại ra ngoài.

Matthew trước cấp người đại diện Helen - Hermann đánh điện thoại, nàng đã đến studio , đang tại cửa chờ hắn.

Khai thượng một chiếc tứ luân xe điện, Matthew rất nhanh cũng đuổi tới studio, cách thật xa liền nhìn thấy Helen - Hermann đứng ở studio cửa cái bóng địa phương, giống như thường lui tới như vậy, vị này tuổi trẻ nữ người đại diện, vẫn là mặc một thân Hợp Thể tây trang, màu nâu vàng tóc dài cẩn thận tỉ mỉ tại sau đầu trát thành đuôi ngựa.

“Sớm a, Helen.” Matthew đình hảo xe điện, đi qua.

Helen - Hermann xoay người triều studio bên trong đi, vừa đi vừa đối theo kịp Matthew nói,“Không sớm , Britney đều đến.”

Matthew lấy di động ra nhìn thoáng qua, nói thầm,“Cự ly ước định thời gian còn có mười lăm phút đâu.”

“Cái gì?” Helen - Hermann không nghe rõ Matthew nói thầm mà nói, hỏi,“Ngươi nói cái gì?”

“A, không có cái gì.” Matthew cố ý chuyển hướng đề tài,“Britney như thế nào đến sớm như vậy.”

Hai người chuyển vào studio làm công khu hành lang, Helen - Hermann không đáp lại Matthew vấn đề, ngược lại nhắc nhở nói,“Britney tại trường quay cửa bị phóng viên kích thích đến, ngươi không cần nói nhiều.”

Matthew gật gật đầu,“Ân.”

Tuy rằng khiến hắn tới tham gia tân đạo diễn triệu tập quay chụp chuẩn bị hội nghị, nhưng Matthew đầu vẫn là tương đối thanh tỉnh , hắn không có bất cứ quyền phát ngôn, tốt nhất thực hiện chính là an an ổn ổn đương khối sẽ không mở miệng nói chuyện thạch đầu.

Hai người dần dần tiếp cận một gian loại nhỏ phòng họp, Helen - Hermann bỗng nhiên lại hỏi,“Về Britney - Spears cùng Christina - Aguilera đưa tin, là ngươi phóng viên bằng hữu khan phát ?”

“Cái gì đưa tin?” Matthew cố ý đầy mặt mờ mịt, hắn xác thật cũng không nhìn qua đưa tin,“Ta hôm nay còn chưa xem báo giấy.”

Đi đến phòng họp tiền, Helen - Hermann còn muốn hỏi, một nữ hài có chút bén nhọn thanh âm, xuyên thấu qua phòng họp môn truyền ra.

“Đừng làm cho ta lãnh tĩnh ! Christina - Aguilera chính là kỹ nữ, đối ai ta đều sẽ nói như vậy ! nàng chính là đồ đê tiện ! đừng nghĩ khiến ta tại truyền thông tiền giả bộ cùng nàng rất tốt giả tượng, liền tính sở hữu truyền thông đều chỉ trích ta, ta cũng sẽ không làm như vậy !”

“Britney......”

“Mơ tưởng !”

Matthew nhìn nhìn Helen - Hermann, Helen - Hermann khẽ nhíu mày, bất quá trên mặt vẫn là rất bình tĩnh.

Nàng nâng tay nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong thanh âm ngưng bặt.

Helen - Hermann đẩy cửa mà vào, Matthew theo sau theo đi vào.

Phòng họp trung chỉ có hai người, một là Britney - Spears, một cái khác hẳn là nàng người đại diện, Helen - Hermann tựa như không có nghe đến các nàng mà nói như vậy, đi đến hội nghị bàn một bên, kéo ra một cái ghế ngồi xuống, Matthew học theo, ngồi ở Helen - Hermann bên cạnh.

“Ngươi hảo, Helen.” Britney - Spears người đại diện chủ động chào hỏi.

Helen - Hermann lộ ra một chức nghiệp hóa tươi cười,“Ngươi hảo.”

Matthew trước nhìn này người đại diện liếc nhìn, theo sau lại nhìn về phía Britney - Spears, nàng tựa vào trên ghế hai tay ôm ngực, một bộ tức giận bộ dáng.

Không thể không nói, không đến mười chín tuổi Britney - Spears còn chưa biến thành bác gái, chính là thanh xuân tịnh lệ, nóng bỏng khêu gợi thời điểm, tựa hồ là tính cách cho phép, cho dù là ngồi ở chỗ này, nàng đều mang theo một cỗ ngôi sao phái đoàn.

Phòng họp môn lúc này lại bị nhân từ bên ngoài đẩy ra, đĩa nhạc công ty đại biểu cùng một ba mươi đến tuổi thấp lùn thâm phát nam nhân đi đến.

Đĩa nhạc công ty nhân nhìn nhìn Britney, lại nhìn nhìn Matthew,“Các ngươi đều đến.”

Tựa hồ Britney - Spears bên này đã gặp qua , hắn hướng Matthew cùng Helen - Hermann giới thiệu vị kia thấp lùn nam nhân,“Đây là MV tân đạo diễn, Zack Snyder tiên sinh, tại quảng cáo giới cùng âm nhạc giới TV rất có danh.”

“Ngươi hảo, Schneider tiên sinh.” Helen - Hermann đứng lên cùng đối phương bắt tay,“Nhận thức ngươi rất cao hứng.”

Matthew đồng dạng đứng lên, cùng ải nam nhân nắm tay,“Ngươi hảo, Schneider đạo diễn, ta là Matthew - Horner.”

Zack Snyder cũng lễ phép cùng bọn họ nhất nhất bắt tay vấn an.

Theo sau,MV kịch tổ tỷ như nhiếp tượng sư, đạo cụ, hoá trang sư cùng bố cảnh sư đám người lục tục đi đến phòng họp, đĩa nhạc công ty đại biểu thối lui đến một bên, đạo diễn Zack Snyder bắt đầu giảng thuật quay chụp phương diện sự tình.

Phía trước đạo diễn Martin - Jackson chế định quay chụp kế hoạch đại bộ phận không biến, nhất là MV kịch bản cùng phong cách, duy nhất biến hóa là, Zack Snyder cho rằng tại studio đáp cảnh quay chụp bãi biển là phi thường không xong chủ ý, đề nghị đi Malibu vịnh Thiên Đường bãi biển thực địa quay chụp.

Đĩa nhạc công ty đồng ý, Britney - Spears không có ý kiến, Matthew có thể xem nhẹ bất kể.

Vì thế, trừ số rất ít tại studio trung quay chụp màn ảnh,MV đại bộ phận quay chụp đều đem sửa đổi vi Malibu vịnh Thiên Đường bãi biển.

Matthew toàn bộ hành trình đều tại chăm chú nghe, đồng thời gắt gao ngậm miệng, nếu không phải có người hỏi hắn, tuyệt không mở miệng nói chuyện.

Hắn này nam chính phân lượng, cùng nữ chính căn bản không có cách nào khác so.

Thực ra Zack Snyder tại đây trên hội nghị, trừ muốn nam chính tạo hình càng thêm dương cương, tốt nhất có thể đột xuất cơ nhục đường cong mỹ cảm ngoài, không có nhắc lại cùng Matthew có liên quan sự hạng.

Về phần cơ nhục đường cong, Matthew tự hỏi không có vấn đề, hắn nhớ rõ này đạo diễn, đại khái biết hắn thưởng thức cái gì loại hình cơ nhục.

Tuy rằng hắn cơ nhục xa không có kia vài điện ảnh nam chính như vậy khoa trương, nhưng đây là MV nam chính, cũng không phải Superman và Batman.

Siêu cấp anh hùng điện ảnh đơn giản ngốc nghếch, không thể nghi ngờ là hưu nhàn giải trí thủ tuyển, sinh hoạt tại đại dương bên kia thời điểm, Matthew cứ việc không tiến qua vài lần rạp chiếu phim, lại là võng lộ đạo bản kẻ được lợi, Zack Snyder đạo diễn mấy bộ siêu cấp anh hùng đại phiến, đều xem qua tải xuống siêu cao thanh phiên bản, khi đó mạng internet DC fan điện ảnh cùng Marvel fan điện ảnh cả ngày đối mắng, Zack Snyder là song phương đề tài tranh luận tiêu điểm, cho nên hắn cũng biết này cá nhân phong cách cường liệt đạo diễn.

Bất quá, khi đó hắn đối với này đạo diễn ấn tượng không được tốt lắm,[ Batman đại chiến siêu nhân ] thật sự đủ muộn.

Matthew đối Zack Snyder duy nhất hảo ấn tượng, chính là hắn vi chính nghĩa liên minh hệ liệt chọn lựa một vô cùng thích hợp Wonder Woman.

Kia chân, kia nhan, nhìn xem hắn thầm nghĩ liếm màn hình máy tính.

Vì thế, hắn còn đánh vỡ tải xuống đạo bản lệ thường, chuyên môn tiến rạp chiếu phim nhìn [ Wonder Woman ] điện ảnh, kia tuyệt đối là một bộ toàn phương vị, không góc chết, pha quay chậm triển lãm “Gal - Gadot thật đẹp a !” điện ảnh.

Đương nhiên, quá khứ đều qua , hiện tại Zack Snyder là không chớp mắt MV cùng quảng cáo đạo diễn, nhưng hắn còn không bằng Zack Snyder đâu.

Tối thiểu, Zack Snyder đã là đạo diễn , hắn vẫn là tương du diễn viên.

Nghĩ đến đây, Matthew nhanh chóng ném xuống từng đối Zack Snyder thành kiến, miễn cho ảnh hưởng đến kế tiếp quay chụp.

Hắn tin tưởng, tại tất yếu thay đổi người dưới tình huống, đĩa nhạc công ty tình nguyện đổi nam chính cũng sẽ không tùy tiện đổi mới đạo diễn.

“Nghĩ gì đâu?” Helen - Hermann nhắc nhở thanh âm truyền đến,“Này cũng có thể thất thần?”

Matthew lý do thuận miệng liền đến,“Ta tại cân nhắc đạo diễn yêu cầu, như thế nào mới có thể khiến nhân vật càng có dương cương chi mĩ.”

Hội nghị đã kết thúc, tham gia hội nghị nhân đang tại lục tục rời đi, Matthew cũng đứng lên, hỏi,“Chúng ta cũng đi sao?”

“Đi thôi.” Helen - Hermann trước ra phòng họp.

Matthew theo sau theo đi lên, nói,“Kịch tổ không có chế định tập luyện kế hoạch?”

“Kịch tổ có tập luyện kế hoạch, từ ba tháng phân liền bắt đầu tập luyện .” Helen - Hermann giống như là kem đánh răng, Matthew không chen một chút, căn bản không hướng ngoại mạo này nọ,“Britney cùng nàng bạn nhảy vẫn bài luyện, ngươi nhân vật này không cần tập luyện.”

Ra studio, Matthew điều khiển tứ luân xe điện, kéo Helen - Hermann mãi cho đến nhà sản xuất đại môn, phát hiện đổ tại cửa phóng viên loạn thành một đoàn, đem Britney - Spears tòa giá đoàn đoàn vây quanh lên đến, đại hữu không ra đến trả lời vấn đề, liền không khiến nàng rời đi tư thế.

“Đây chính là ngôi sao đãi ngộ sao?” Matthew không phải không có hâm mộ nói.

“Ngôi sao cũng không phải mỗi ngày đều có như vậy đãi ngộ.” Helen - Hermann hạ xe điện,“Đây là bởi vì [ Mĩ quốc tin tức đưa tin ] thượng khan phát Britney - Spears cùng Christina - Aguilera bát quái đưa tin.”

Nàng đột nhiên hỏi,“Của ngươi phóng viên bằng hữu nhậm chức tại [ Mĩ quốc tin tức đưa tin ]?”

“Cái kia...... Hình như là đi.” Matthew cố ý trang mơ hồ,“Ta không có hỏi qua.”

Hắn chủ động chuyển ra đề tài,“Ngươi có thể giúp ta tìm một phần kiêm chức công tác sao?”

Helen - Hermann nghi hoặc,“Ngươi không phải có kiêm chức sao? Tài xế công tác không làm ?”

“Ta thất nghiệp .” Matthew cũng giấu diếm,“Xin phép quá nhiều, bị thủ trưởng sa thải .”

Helen - Hermann hướng trường quay bên ngoài đi, đợi đến Matthew theo kịp, nói,“Này trước không vội, ngươi hiện tại tối mấu chốt là thu phục này chi MV quay chụp, công tác sự tình đẳng MV quay chụp kết thúc lại nói.”

Matthew ra trường quay đại môn, nhìn nhìn bị phóng viên vây quanh không thể động đậy ô tô, nói,“Vậy được rồi.”

Helen - Hermann nói được có đạo lý, hiện tại không có cái gì so MV quay chụp trọng yếu.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 48: Địch Nhân Cả Đời

[ cầu phiếu đề cử ! cầu cất chứa !]

Kim hoàng sắc dương quang từ không trung rải xuống, dừng ở bên vách núi lùm cây thượng, lùm cây phía dưới, ẩn nấp một Tân Nguyệt hình bãi biển, Nguyệt Nha bãi biển một góc còn có một điều thật dài mộc chế cầu tàu, vẫn kéo dài đến Bích Lam sắc trong đại hải.

Này phiến mĩ lệ bãi biển chính là Malibu vịnh Thiên Đường, do một nhà phòng ăn (nhà hàng) nhận thầu, muốn tiến vào tất yếu mua vé vào cửa.

Bất quá, hôm nay bãi biển không có du khách, ngược lại bãi biển phía sau trên vách núi, tụ tập vô số cầm trường thương đoản pháo phóng viên.

Britney - Spears ở đĩa nhạc công ty tạm thời thuê này phiến bãi biển, dùng làm quay chụp [Sometimes] MV.

Vừa sáng sớm, Matthew liền cùng kịch tổ đi tới bãi biển, đĩa nhạc công ty thuê xuống không chỉ là bãi biển, cũng bao gồm phòng ăn (nhà hàng) ở bên trong.

Phòng ăn (nhà hàng) mấy phòng đều lâm thời sửa thành phòng nghỉ cùng hoá trang gian.

Được ích lợi từ đồng thời tới được Helen - Hermann tranh thủ, Matthew này nam chính một mình chiếm cứ một gian.

“Không nghĩ tới ngươi tự mình lại đây .”

Matthew ngồi ở trước hoá trang kính mặt, mặc cho hoá trang sư ở trên mặt bôi trát, đối ngồi tại mặt sau lật xem báo chí Helen - Hermann nói,“Ta nghĩ đến ngươi đem ta ném cho kịch tổ, liền sẽ không quản .”

Helen - Hermann ánh mắt đều chưa rời đi báo chí, nói,“Ta tạm thời không khác công tác, hơn nữa ngươi không chỉ là bọn họ tuyển ra đến, cũng là ta tuyển ra đến.”

Lời này có chút mạc danh kỳ diệu, Matthew suy nghĩ một hồi, mới nghe minh bạch.

“Nga......” Matthew thuận miệng hỏi,“Nói như vậy, ta là ngươi trọng yếu nhất hộ khách .”

Hắn nghe Amanda nói qua, Thiên Sứ trù tính công ty quy mô sẽ không rất lớn, Helen - Hermann cũng không khả năng lấy đến quá nhiều tài nguyên, chỉ biết tập trung sử dụng.

“Ngươi còn không có lộ ra cái loại này tiềm chất.” Helen - Hermann phủ nhận.

Matthew thông qua hoá trang kính nhìn nhìn Helen - Hermann, Helen - Hermann mặt tất cả đều bị báo chí ngăn trở, hắn cái gì cũng nhìn không tới.

Hóa trang xong, Matthew thay màu trắng T-shirt, T-shirt là bên người thiết kế, gắt gao banh tại hắn cường tráng trên thân thể, đột hiện ra lưu sướng cơ nhục đường cong.

Hắn này thân cơ nhục là trường kỳ cao cường độ lao động chân tay sở trí, cùng phòng tập thể thao luyện ra cái loại này khoa trương cơ nhục cũng bất đồng.

Matthew nhìn qua rất cường tráng, nhưng loại này cường tráng cùng Arnold - Schwarzenegger hoặc là cái kia cự thạch bất đồng, ngược lại càng giống tăng cao bản Tom - Cruise.

Bởi muốn tại trên bờ cát chân trần quay chụp, đổi hoàn quần áo, Matthew xuyên lên một đôi dép lê, cũng không quản còn tại xem báo giấy Helen - Hermann, cầm lấy chính mình công tác bao, đi ra hoá trang gian, dọc theo nối thẳng phòng ăn (nhà hàng) mộc chế cầu tàu, hướng về bãi biển đi.

Từ cầu tàu hạ đến trên bãi biển, Matthew nhìn thấy lều trại che đậy hạ diễn viên lâm thời nơi nghỉ ngơi, tìm đến chính mình ghế dựa ngồi xuống, nhìn về phía tới gần đại hải địa phương, một chi đại khái bảy tám nhân vũ đội, đang tại biên vũ dẫn dắt dưới, cuối cùng quen thuộc vũ đạo động tác.

Hắn đối vũ đạo cùng âm nhạc đều là thường dân, cũng nhìn không ra cái gì, chỉ là từ kia vài rất trẻ tuổi nam nữ vũ đạo diễn viên trên gương mặt, phỏng đoán bọn họ khiêu hẳn là thanh thiếu niên thích vũ đạo.

“Spears tiểu thư......” Có cẩn thận dè chừng thanh âm truyền tới,“Thỉnh đi bên này.”

Matthew quay đầu nhìn, Britney - Spears mặc màu trắng lộ eo trang, đi vào lều trại bên trong.

Đại khái là nam nữ nhân vật chính quan hệ, nàng ghế dựa cùng Matthew cách rất gần.

Đạo diễn Zack Snyder còn tại mang theo kịch tổ bố trí quay chụp nơi sân, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không quay chụp, Britney - Spears ngồi ở trên ghế, cũng kiên nhẫn đợi lên.

Matthew sớm có chuẩn bị, nhìn thấy trong lều trại tạm thời không có người khác, từ công tác trong bao lấy ra bản tử cùng bút, đứng lên đi đến Britney trước mặt.

Britney - Spears hơi mang ngạc nhiên nhìn về phía hắn bên này, Matthew ra vẻ ngượng ngùng gãi gãi đầu, lộ ra một dương quang xán lạn, lại hơi mang ngượng ngùng tươi cười,“Ngươi hảo, Spears tiểu thư, ta là của ngươi fan nhạc, vẫn muốn tìm ngươi kí tên, lại tìm không thấy thích hợp cơ hội.”

Hắn cùng Britney - Spears không tập luyện qua, cũng không trực tiếp trò chuyện qua.

“Có năng lực vì ta......” Matthew ngượng ngùng chỉ chỉ bút cùng kí tên bản,“Có thể giúp ta này trung thực fan nhạc kí tên sao?”

Bởi vì nào đó duyên cớ, Britney nhớ rõ Matthew, thống khoái tiếp nhận bút cùng bản tử, hỏi,“Ngươi là Matthew - Horner, đúng không?”

“Bảo ta Matthew liền hảo.” Matthew đầy mặt kinh hỉ, tựa hồ có thể bị Britney nhớ rõ, với hắn mà nói là cỡ nào rất giỏi sự tình như vậy, sau đó hắn thử hỏi,“Ta...... Ta có thể gọi ngươi Britney sao?”

Britney biên ở trên sổ tay kí tên, vừa nói,“Đương nhiên.”

Nàng đột nhiên dừng lại bút, nhẫn nại không được trong lòng hảo kỳ, hỏi,“Ngươi chán ghét nhất ca sĩ là nào?”

Matthew bỗng nhiên có loại lấy đầu đụng bờ cát xúc động, còn có chủng gõ ra nàng tóc vàng phía dưới sọ não, xem xem bên trong là cái gì kỳ lạ cấu tạo hảo kỳ.

Nhưng hắn nhìn thấy Britney cùng gợi cảm thành thục dáng người hoàn toàn bất đồng ngây ngô khuôn mặt, dần dần có hiểu ra, đây chính là không xã hội kinh nghiệm, đầu não còn tương đối đơn giản nữ hài, hơn nữa lấy hắn lý giải kia vài bát quái đến xem, Britney thành thục tốc độ còn phi thường phi thường chậm.

Trong lòng nghĩ như vậy, Matthew ngoài miệng lại không đình,“Ta không quá thích Christina - Aguilera.”

Hắn cảm giác, đối với đầu não đơn giản nhân, lúc này vẫn là nói đơn giản nhất đáp án cho thỏa đáng.

“Vì sao?” Britney hảo kỳ hỏi.

Matthew hoàn toàn liền không nghe qua Christina - Aguilera ca, trừ đoạn thời gian trước trên mạng tra được hình ảnh, đối với này nữ ca sĩ cơ hồ không bất cứ ấn tượng, nhưng hắn phản ứng phi thường mau, tựa như thử vai ngày đó nói như vậy, bất quá dùng từ cố ý uyển chuyển một ít.

“Ta cảm giác nàng trưởng rất kỳ quái.” Matthew không có giống ngày đó như vậy trực tiếp,“Thanh âm cũng rất kỳ quái, ta nghe nàng ca, bao giờ cũng là không ngừng được nổi da gà, tựa như ăn khiến ta ghê tởm đồ ăn như vậy.”

“Giống ghê tởm đồ ăn?” Britney - Spears đột nhiên liền nở nụ cười,“Lời này thật khốc !”

Nàng trong tay bút ở trên vở nhanh chóng hoa động lên, qua một hồi lâu, mới trả lại đến Matthew trong tay, Matthew lập tức nhìn, ánh mắt đột nhiên mãnh nhảy một chút, Britney chẳng những ký danh, còn tại mặt trên lưu lại một hành kỳ quái lời khấn.

“Nguyện đáng ghét Christina - Aguilera Matthew - Horner mỗi ngày đều vui vẻ khoái hoạt ! Britney - Spears.”

Này cùng trung học bên trong kia vài bưu hô hô, họa tiểu nhân nguyền rủa cùng nàng không sai biệt lắm xinh đẹp ngây thơ nữ hài có cái gì phân biệt?

Matthew xem như nhìn ra, có lẽ Britney tại biểu diễn phương diện là thiên tài, nhưng tại ứng đối thực tế sinh hoạt cùng nhân tế quan hệ phương diện, e liên đại chúng chia đều trị đều không đến.

Loại này nhân, một khi bị người cố ý kích động, thường thường chính mình đều không biết chính mình sẽ làm cái gì.

“Cám ơn ngươi, Britney.” Matthew khép lại bản tử, tiếp tục nói,“Đẳng bên trên biểu diễn ban thời điểm ta có thể khoe ra !”

Britney đối với này nói lý giải hoàn toàn bất đồng,“Những người đó cũng đều đáng ghét Christina - Aguilera sao?”

Một ít khái niệm tại Matthew trong đầu càng ngày càng rõ ràng, Britney - Spears cùng Christina - Aguilera vốn là có tương đối thâm mâu thuẫn, thêm truyền thông lửa cháy thêm dầu, hận không thể hai người trực tiếp cầm đao chém nhau, các nàng chú định trở thành nhất sinh địch nhân.

“Không phải !” Matthew hữu hạn não dung lượng, lúc này cơ hồ tất cả đều dùng tới ,“Có vài nhân thích Christina - Aguilera, vẫn là nàng fan nhạc.”

Hắn nhìn thấy Britney nhíu mày, có điểm mất hứng, tiếp còn nói thêm,“Ta cùng bọn họ luôn luôn đều thế bất lưỡng lập, ta từng tại biểu diễn trong ban nói qua, thích Christina - Aguilera nhân đầu đều có vấn đề, đều hẳn là bị nhân đạo hủy diệt !”

Nghe Matthew nói được thú vị, Britney kia điểm mất hứng nháy mắt tiêu tán, lại cười lên,“Đúng, nên nhân đạo hủy diệt ! liên Christina - Aguilera cùng nhau !”

“Britney.” Matthew phảng phất hậu tri hậu giác,“Ngươi cũng không thích Christina - Aguilera?”

Có phía trước trải đệm, thêm bản thân suy xét sự tình liền đơn giản, Britney nói thẳng,“Không phải không thích, mà là đáng ghét ! phi thường đáng ghét !”

Matthew gãi gãi đầu, lộ ra ngượng ngùng tươi cười,“Thật sự là xảo . Thực ra ta cũng là đáng ghét, không thích chỉ là uyển chuyển thuyết pháp, chung quy......”

Hắn tựa hồ tìm không thấy thích hợp mà nói.

Britney hào phóng vẫy tay,“Ta biết, không quan hệ, tại đáng ghét Christina - Aguilera thượng, chúng ta là nhất trí .”

“Đối ! đối ! đối !” Matthew vội vội vàng vàng gật đầu,“Chúng ta là nhất trí !”

Hắn cảm giác Britney bình thường khẳng định rất ít cùng người đề phương diện này sự, cố ý hỏi,“Ngươi hay không là cũng theo ta như vậy, cảm giác Christina - Aguilera bộ dạng xấu, thanh âm khó nghe?”

“Không phải.” Britney lắc lắc đầu, oán hận nói,“Ta cùng nàng tại chuột Mickey câu lạc bộ liền nhận thức , nàng chính là ......”

Bởi phụ cận không có người khác, Britney cũng không quản nơi này là MV quay chụp hiện trường, toàn bộ đối Matthew nói ra rất nhiều nàng cùng Christina - Aguilera năm xưa chuyện cũ, cơ bản đều là một ít hai tự cho mình siêu phàm lại tính cách xúc động tiểu cô nương, vì giành nổi bật cho nhau nhằm vào phá sự.

Matthew biến thành một kẻ lắng nghe, trừ lấy ân, a linh tinh ngữ khí từ tỏ vẻ tán đồng ngoại, thủy chung không có mở miệng đánh gãy qua Britney mà nói.

Thẳng đến Britney nói xong, Matthew mới phi thường nghiêm túc nói,“Không nghĩ tới Christina - Aguilera như vậy đáng giận, căn bản chính là bitchy !”

Britney dùng lực gật đầu,“Chính là !”

Matthew ra vẻ hảo tâm nhắc nhở,“Britney, cùng người như thế kết giao nhất định phải cẩn thận.”

“Ân !” Britney tiếp tục gật đầu, tiếp nhìn về phía Matthew, thấy thế nào như thế nào cảm giác thuận mắt, dứt khoát nói,“Ngươi bảo ta Bố Bố đi, các bằng hữu đều như vậy bảo ta.”

Ngắn ngủi không đến mười phút thời gian, tại Matthew cố gắng dưới, hai người hữu hảo độ đường thẳng tăng lên.

Mộc chế cầu tàu bên cạnh, Helen - Hermann đứng ở vòng bảo hộ bên cạnh, vẫn xem diễn viên nơi nghỉ ngơi bên kia, từ Matthew ban đầu tìm Britney kí tên, đến hai người nhiệt tình dào dạt nói chuyện phiếm, nàng tất cả đều xem ở trong mắt, lại không có quá khứ quấy rầy.

Nhìn thấy cuối cùng, ngay cả nàng đều có chút bội phục, cùng Britney như vậy một đầu não đơn giản lại thấp EQ nữ hài có thể trò chuyện được như thế vui vẻ, này Matthew quả nhiên rất có một tay.

“Có lẽ ngu ngốc cùng ngu ngốc mới có tiếng nói chung?” Helen - Hermann thổ tào một câu.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 49: Có Đường Tắt

“Mau bắt đầu quay chụp .”

Nhìn thấy có người lại đây, Matthew đối Britney nói,“Có thời gian chúng ta lại trò chuyện.”

Britney lại đem Matthew một câu lời khách sáo cho là thật,“Hảo a ! lần sau ta mời ngươi tham gia của ta phái đối.”

Cộng đồng đam mê hoặc là nói chán ghét đối tượng, khiến nàng cảm giác cùng Matthew nói chuyện phiếm rất khoái trá,“Đem ngươi số di động cho ta đi.”

Matthew mở ra Notebook, ở mặt trên viết xuống một chuỗi con số, kéo xuống đến cho Britney, sau đó vài bước trở lại chính mình chỗ ngồi bên kia.

Kịch tổ chuẩn bị không sai biệt lắm , Britney trợ thủ lại đây thông tri nàng chuẩn bị bắt đầu quay chụp.

Đầu tiên quay chụp là Britney cùng vũ đội màn ảnh, Britney rời đi hội hợp vũ đội, lều trại hạ diễn viên nơi nghỉ ngơi liền còn lại Matthew một người, bên ngoài dĩ nhiên dương quang xán lạn, hắn hiện tại mang theo trang, không có khả năng chung quanh loạn đi, bằng không trang hoa sẽ thực phiền toái.

Ngồi ở chỗ này đợi hội, người đại diện Helen - Hermann đi tới.

“Ta nghĩ đến ngươi đi đâu.” Matthew thuận miệng nói.

Helen - Hermann kéo qua một cái ghế, ngồi ở Matthew bên cạnh,“Britney đối với ngươi ấn tượng không sai?”

Matthew cũng không phủ nhận,“Còn có thể đi.”

“Thực ra ngươi trước mặt có điều đường tắt.” Helen - Hermann nhìn cách đó không xa Britney, nói,“Nếu ngươi có thể đuổi tới nàng, trong ngắn hạn danh khí sẽ bạo trướng.”

“Ta biết a.” Matthew ở phương diện này không bất cứ tin tưởng,“Vấn đề là Britney có thể coi trọng ta?”

Helen - Hermann tựa hồ ngữ mang cổ vũ,“Không thử như thế nào biết?”

“Này đối với ta có giúp?” Matthew nghiêm túc hỏi.

Nếu giống như bây giờ dần dần từng bước đi xuống, vận khí không tốt mà nói, lại qua vài năm cũng rất khó trở thành đại minh tinh.

“Danh khí bao giờ cũng là hữu dụng , cho dù là bị truyền thông sao đi ra .” Helen - Hermann ý tưởng rất đơn giản, loại sự tình này thao tác hảo mà nói, có thể khiến nàng kế hoạch nhanh hơn rất nhiều, thao tác không tốt mà nói, nhiều lắm chính là Matthew - Horner bị dư luận cùng fan nhạc tiếng mắng bao phủ.

Như vậy một tiểu diễn viên hủy cũng sẽ phá hủy, nàng tùy thời có thể lại tìm mặt khác.

Matthew thì tại rất chăm chú suy xét Helen - Hermann đề nghị, trong lúc nhất thời lấy không chừng chủ ý.

Helen - Hermann còn nói thêm,“Theo ta được biết, Britney - Spears hiện tại không có bạn trai.”

“Nga......” Matthew theo bản năng lên tiếng, thật sự không có gì để nói, thuận miệng xả một câu,“Ta không truy qua nữ hài.”

Tuy rằng phía trước cái kia gia hỏa cùng rất nhiều người Mĩ như vậy, trà trộn xã hội thời điểm không thiếu làm bừa, nhưng nghiêm túc truy bạn gái lại chưa từng có qua.

“Như vậy đi.” Helen - Hermann đứng lên chuẩn bị rời đi,“Ngày nào đó ngươi có thời gian, cho ta chuẩn bị một phần của ngươi tình cảm lý lịch biểu, càng chi tiết càng tốt.”

Hiện tại Matthew, đối với nàng đến nói bất đồng với phía trước Matthew,“Đúng, nếu ngươi luyến ái , mặc kệ đối tượng là ai, đều phải trước tiên nói cho ta biết này người đại diện.”

Đối với một tiểu diễn viên, như vậy liền đủ rồi, chung quy Matthew cự ly ngôi sao này đẳng cấp còn rất xa rất xa.

Helen - Hermann rời đi sau, lều trại phía dưới lại còn thừa Matthew một người, hắn nhìn phía trước bờ cát, Britney - Spears đứng ở tám danh vũ đạo diễn viên phía trước mặt, trên người thấp eo khố cùng đoản khoản T-shirt, khiến nàng lộ ra trắng nõn vòng eo cùng Tiểu Xảo rốn, đương âm nhạc vang lên sau, Britney bắt đầu đạp lên âm nhạc phố chụp vặn vẹo lên thân thể.

Britney khiêu cái gì vũ đạo, Matthew nói không nên lời, lại có thể phân biệt ra hôm nay Britney chẳng những không phải từng thùng nước eo, ngược lại có thể nói muốn mạng thân hình như rắn nước.

Kia mê người vòng eo theo âm nhạc vặn vẹo, hấp dẫn bao gồm hắn ở bên trong vô số người ánh mắt.

“Giống như...... Giống như......”

Nhìn Britney tại máy quay phim trước màn ảnh vặn vẹo gợi cảm nóng bỏng thân thể, Matthew không khỏi nắm cằm,“Helen nói cũng phải biện pháp?”

Nhưng hắn lại khẽ lắc đầu, lấy hiện tại loại tình huống này, có thể đuổi theo Tiểu Điềm Điềm Britney?

Vô luận là tại một cái khác quốc gia, vẫn là ở bên này, Matthew luôn luôn cũng không có qua bạn gái, càng không biết nên như thế nào theo đuổi nữ hài, đặc biệt là từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia nhìn thấy cùng nghe được vài thứ, đều cho hắn phi thường không tốt ám chỉ, một nam nhân chẳng sợ tương lai rất có tiềm lực, nhưng trước mắt không có tiền, không thân phận, không địa vị mà nói, muốn theo đuổi nữ hài sẽ rất khó rất khó.

Về phần là thật là giả, Matthew chưa thử qua, không phải rất rõ ràng.

Bất quá, tại hắn nghĩ đến, theo đuổi cùng một giai tầng nữ hài, hẳn là có rất đại thành công tỷ lệ, nhưng giống hôm nay hắn đi theo đuổi Britney - Spears, đó chính là Luyện Ngục độ khó .

Matthew thở dài, việc này có vẻ không phải hiện tại nên suy xét .

Đương nhiên, nếu có cơ hội mà nói, hắn cũng có thể đi thử một chút, liền tính không thành công cũng không có cái gì tổn thất, nói không chừng còn có thể tích cóp điểm kinh nghiệm đâu.

Dùng cho quay chụp vũ đạo rất sớm phía trước liền bắt đầu tập luyện, dùng cũng là Britney chuyên dụng bạn nhảy, quay chụp tương đương thuận lợi, mấy cái màn ảnh cơ bản đều là hai ba lần liền qua, rất nhanh liền đến phiên Matthew lên sân quay chụp .

Phía trước tham dự qua ba lần điện ảnh quay chụp, khác Matthew không dám cam đoan, tối thiểu sẽ không khẩn trương cùng theo bản năng xem màn ảnh , hơn nữa hắn trong khoảng thời gian này tại biểu diễn ban học tập cũng không có uổng phí, một ít đơn giản gì đó hoàn toàn có thể diễn xuất đến.

Kịch tổ chuyển trường đến bên bãi biển, Matthew trần trụi hai chân, đứng ở nước biển vừa với không tới địa phương.

Một vị hoá trang sư vì hắn bổ trang, một cái khác tạo hình sư thì tại sửa sang lại hắn quần áo.

Đạo diễn Zack Snyder thông qua máy quay phim màn ảnh quan sát Matthew cùng cảnh kém, thường thường ra lệnh.

“Đem xắn ống quần đến đầu gối !” Hắn đối tạo hình sư đại thanh nói,“Lộ ra cẳng chân cơ nhục đường cong !”

Tạo hình sư lập tức quỳ một gối xuống tại ướt sũng trên bờ cát, đem Matthew màu trắng quần khaki ống quần vãn đến trên đầu gối mặt, lộ ra cẳng chân cao cao ưỡn lên cơ nhục.

Matthew thân cao chân dài, như vậy cơ nhục đường cong chẳng những không có phá hư tạo hình, ngược lại phụ trợ hắn càng thêm cường tráng dương cương.

“Hảo ! thanh trường !” Zack Snyder ra lệnh,“Chúng ta thí chụp một điều.”

Đây là Matthew đơn độc đặc tả màn ảnh, không có khác diễn viên ở đây.

“[Sometimes] ! đệ tam điều !” Có trợ lý đem thư ký trường quay bài đặt ở máy quay phim phía trước màn ảnh,“Hiện tại bắt đầu !”

Matthew nghiêng người đối với đại hải, bên trái là che quang bản, bên phải là máy quay phim, hắn hiện tại có thể hoàn toàn xem nhẹ này mấy, chỉ là hai tay chộp lấy túi, hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía phương xa, tận tình triển lãm khối thân thể này Tiên Thiên cùng hậu thiên tổng hợp chế tạo đi ra ưu thế.

Los Angeles nghệ thuật trường học lão sư David - Astor từng nói qua, hắn biểu diễn phù phiếm, quá độ ỷ lại bề ngoài, đại bộ phận trình diễn đi ra, đều cho người ta một loại đùa giỡn soái phẫn khốc cảm giác.

Cảnh này, vừa vặn cần Matthew đùa giỡn soái phẫn khốc.

Đối diện quạt đột nhiên mở ra, một trận gió mãnh liệt thổi tới, kéo động Matthew tóc đều về phía sau thổi đi.

Hắn cả người đứng thẳng tại dương quang bên trong, giống như đá cẩm thạch điêu khắc như vậy, nước biển không ngừng khẽ liếm dưới chân hạt cát, ngẫu nhiên còn sẽ có bọt nước vẩy ra đến cơ nhục hình dáng rõ ràng trên bắp chân......

“Đình !” Zack Snyder tựa hồ phi thường hài lòng,“Hảo ! này một điều qua !”

Che quang bản triệt ra, máy quay phim dời đi, Matthew cùng kịch tổ xuống phía dưới một quay chụp điểm đi.

Nơi nghỉ ngơi lều trại phía dưới, kia vài vũ đạo diễn viên tụ tập cùng một chỗ, vẫn quan khán MV quay chụp, đặc biệt là mấy cái nữ hài, thủy chung nhìn chằm chằm Matthew.

“Hắn hảo soái a !”

Một tóc nâu nữ hài tại cảm khái,“Tuổi trẻ thành thục, rất có nam nhân vị !”

Một cái khác hắc nhân nữ hài không như vậy xem,“Hắn soái? Ngươi ánh mắt có vấn đề đi? Hắn kia khuôn mặt cứng rắn giống như hòn đá, trên người cơ nhục nhiều như vậy, một điểm rất khó coi ! vẫn là Leonardo - DiCaprio hảo.”

“Đây không phải một loại hình !” Một uống nước tóc vàng nữ hài buông xuống chén nước,“Các ngươi không phát hiện sao? Này nhân một điểm ẻo lả cũng không có, đặc biệt dương cương ! đây mới là chân chính nam nhân.”

Tựa như nam nhân ghé vào cùng nhau thích thảo luận nữ nhân như vậy, nữ nhân ghé vào cùng nhau thường thường cũng thích thảo luận nam nhân.

“Hảo, đừng nghị luận !”

Tên kia biên vũ đi vào nghỉ ngơi khu, lớn tiếng nói,“Liền muốn có các ngươi hí , nhanh lên đi làm chuẩn bị.”

Nghỉ ngơi khu bên trong bốn nữ hài cùng bốn nam hài nháy mắt an tĩnh lại, đi một danh hoá trang sư chỗ đó xếp hàng bổ trang.

Bờ cát cầu tàu một bên, kịch tổ đã trước tiên bố trí hảo quay chụp nơi sân, đẳng Matthew cùng Britney vừa đến, đạo diễn Zack Snyder lập tức để người làm cuối cùng chuẩn bị công tác.

Hắn đi đến cầu tàu bên cạnh, tự mình cùng Matthew cùng Britney nói hí.

Zack Snyder đứng ở bờ cát dựa vào vách núi một bên, đối Britney nói,“Spears tiểu thư, bắt đầu quay chụp sau, ngươi từ ta hiện tại vị trí hướng phía trước đi, tốc độ so bình thường đi đường tốc độ hơi chút chậm một chút, muốn cho nhân nhìn ra của ngươi do dự cùng lo lắng.”

Britney không nói gì, chỉ là gật gật đầu.

Zack Snyder hướng phía trước đi vài bước, đi đến Matthew trước mặt, nói,“Ngươi đứng ở chỗ này đừng động, đẳng Spears tiểu thư bắt đầu đi lại sau, ngươi đi xem nàng mặt, muốn một điểm sửng sốt cùng vui sướng.”

Cuối cùng, hắn đứng đến hai người trung ương, nói,“Nữ chính đi đến vị trí này, các ngươi hai người đối diện, cho ta một ít điện thoại cảm giác.”

Hắn trước sau nhìn nhìn hai người,“OK?”

“Hảo !” Matthew nói được.

Này hí rất đơn giản, so với hắn lên lớp khi luyện tập một ít lâm trường biểu diễn đơn giản nhiều.

Quay chụp rất nhanh bắt đầu, Matthew phải làm cũng không phức tạp, hắn gặp Britney bắt đầu đi lại, liền nhìn về phía nàng bên kia, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Britney mặt.

Hai người bề ngoài thoạt nhìn đều rất không sai, nhưng trên mặt biểu tình đều rất chỉ một, bất quá đối với MV đến nói đủ rồi.

Britney đi đến Zack Snyder dự thiết vị trí, ngẩng đầu nhìn hướng Matthew, Matthew cũng nhìn nàng, tầm mắt ở không trung gặp nhau, hai đối con ngươi nhanh nhìn chằm chằm lẫn nhau, tựa hồ trong ánh mắt chỉ có đối phương.

Zack Snyder từ máy quay phim màn ảnh trông được quá khứ, này hai người chỉ là tương đối không động nhìn đối phương, nói đến điện phi thường miễn cưỡng.

Nhưng MV không phải điện ảnh, nam nữ nhân vật chính bề ngoài đủ để che giấu này mấy.

“Này qua !”

Nghe được đạo diễn thanh âm, Matthew cảm giác hôm nay thuận lợi khó có thể tin tưởng, đạo diễn yêu cầu cũng thấp khó có thể tin tưởng.

“Ngươi ánh mắt thật sáng a !” Hắn nhìn đối diện Britney nói, Britney cười cười, ghé sát vào một bước, hạ giọng,“Ta mang theo mĩ đồng.”

“Britney !” Cầu tàu mặt trên có tiếp đón thanh âm,“Đổi giày bổ trang tiếp tục quay chụp !”

Matthew đối với nàng cười cười,“Ngươi đi đi.”

Kế tiếp, không có hắn hí , muốn tới buổi chiều hắn mới sẽ quay chụp.

Đi nghỉ ngơi khu mang tới công tác bao, lại uống ly thủy, Matthew đi ra lều trại, tưởng đi về trước tháo trang sức, hắn đi lên mộc chế cầu tàu khi, tại cầu tàu tới gần đại hải một bên, quay chụp lại bắt đầu.

Này lại là Britney cùng nàng các bạn nhảy vũ đạo vai diễn.

Matthew vừa mới chuẩn bị đi phòng ăn (nhà hàng) lâm thời hoá trang gian, quay chụp khu bên kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng rít the thé, ngay sau đó liền có nhân đại hô,“Mau ! mau gọi thầy thuốc !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 50: Nhân Diễn Sinh Tình

[ cầu phiếu đề cử ! !]

Nghe được tiếng hô, Matthew quay đầu, kịch tổ thầy thuốc đang xách hòm thuốc hướng bên kia chạy vội, cầu tàu thượng quay chụp dĩ nhiên đình chỉ, Britney - Spears ngã ngồi trên mặt đất, hai tay trảo một chân cổ chân, trên mặt tràn đầy thống khổ.

Tựa hồ là Britney bị thương?

Matthew nhanh chóng đi hướng bên kia, rất nhanh liền đến quay chụp phụ cận, theo cự ly tiếp cận, mơ hồ có thể nhìn thấy Britney đau đến mức ngay cả nước mắt đều nhanh chảy ra .

“Đưa bệnh viện !” Thầy thuốc làm đơn giản kiểm tra, lớn tiếng nói,“Mau đưa bệnh viện !”

Britney người đại diện nháy mắt nóng nảy, tiếp đón hai danh nam bạn vũ,“Nhanh lên ! nhanh lên mang Bố Bố đi bệnh viện !”

Kia hai danh nam bạn vũ quá khứ liền tưởng nâng Britney lên, nhưng Britney một chân xoay thương, còn đi giày cao gót, căn bản khởi không đến.

“Đừng động ta !” Britney hai khỏa nước mắt lập tức lăn xuống dưới,“Đau ! đau chết mất !”

“Các ngươi xuẩn a !” Người đại diện hỏa khí càng lớn ,“Phế vật a !”

Nghe nói như thế, Matthew hai lời chưa nói, trước khi tách ra mặt nhân liền đi đi ra, cũng không quản người khác khác thường ánh mắt, trực tiếp ngồi xổm Britney trước mặt,“Ta ôm ngươi đi lên đi.”

Britney ngẩng đầu nhìn đến là Matthew, đại khái thật sự rất đau, một câu cũng chưa nói, chỉ là cắn môi gật gật đầu.

Matthew một tay ôm lấy Britney bả vai, một tay chộp lấy nàng đầu gối, đem nàng ôm lên.

Britney người đại diện lập tức phía trước mở đường,“Tránh ra ! tránh ra ! đều tránh ra ! nhanh lên cấp Bố Bố nhường đường !”

Đứng ở người chung quanh, lập tức nhượng ra một con đường, Matthew dọc theo thật dài cầu tàu, nhanh chóng triều phòng ăn (nhà hàng) bên kia đi, bởi vì quay chụp duyên cớ, hắn xuyên là một đôi dép lê, đi không vài bước, cảm giác phi thường không có phương tiện, dứt khoát ném đi dép lê, chân trần ôm Britney đi về phía trước.

Người đại diện lúc này lại hô,“Trước đi lên mấy người, đem phóng viên ngăn lại !”

Sáng nay thời điểm, trên vách núi biên liền tụ tập không thiếu phóng viên, hiện tại nhân càng nhiều .

Britney nhận đến đi đường chấn động, chân lại là một trận đau, nước mắt lại tại hốc mắt bên trong đảo quanh.

Matthew ôm nàng vào phòng ăn (nhà hàng), thấp giọng nói,“Kiên cường điểm, Bố Bố !”

Britney hai tay ôm Matthew, nước mắt tựa hồ tùy thời đều sẽ chảy ra.

“Ngươi muốn cho kia vài phóng viên chụp xuống ngươi rơi lệ ảnh chụp sao?”

Matthew tính toán Britney đại khái có một trăm cân, hắn ôm đi này đoạn đường, còn không tính rất cố hết sức,“Muốn cho Christina - Aguilera nhìn ngươi chê cười sao?”

Britney lập tức lắc đầu,“Không ! tuyệt không !”

Nàng không ra một bàn tay, phản thủ lau trong mắt nước mắt, Matthew cúi đầu nhìn nàng một cái, cười cổ vũ nói,“Đây mới là kiên cường hảo nữ hài.”

Matthew ôm Britney một đường từ phòng ăn (nhà hàng) trong thông đạo xuyên qua, dần dần tiếp cận xuất khẩu.

Phòng ăn (nhà hàng) lối ra địa phương, tài xế đã đem một chiếc bảo mẫu xe mở lại đây, phóng viên vừa rồi cũng ở trên vách núi phát hiện kịch tổ xuất hiện trạng huống, sớm tụ tập đến phòng ăn (nhà hàng) cửa bên này.

Elena - Boyar tay cầm máy ảnh, ỷ vào nhân cao mã đại, đoạt phi thường dựa vào phía trước một vị trí, cứ việc bị kịch tổ nhân viên bảo vệ ngăn ở ly xe một mét xa địa phương, nhưng nàng dễ dàng liền có thể chụp đến phòng ăn (nhà hàng) xuất khẩu cùng cửa xe bên kia, quay chụp điều kiện lại lý tưởng bất quá .

Lần trước, nàng từ cái kia gọi là Matthew - Horner tiểu diễn viên chỗ đó được đến tin tức, trải qua một đoạn thời gian chiều sâu điều tra, tại nhận chức đưa bản thảo [ Mĩ quốc tin tức đưa tin ] mặt trên liên tục khan phát vài thiên dẫn bạo công chúng nhãn cầu văn chương, càng là đem Britney - Spears cùng Christina - Aguilera hai danh đương hồng ngôi sao ca nhạc khống chế mà không phát tư nhân mâu thuẫn, biến thành toàn mĩ phố biết hạng văn bát quái.

Gần nhất trong khoảng thời gian này, Elena - Boyar công tác cùng truy tung trọng điểm chỉ có một, đó chính là Britney - Spears.

Đột nhiên, một người vội vã từ phòng ăn (nhà hàng) cửa xông đến, Elena - Boyar theo bản năng ấn xuống máy ảnh shutter, phát hiện này chỉ là một người không quen, nhìn thấu tựa hồ là giải trí trù tính.

“Mau !” Người nọ tiếng hô tương đương cao,“Mở cửa xe ! khiến Bố Bố lên xe !”

Thụ thương thật sự là Britney?

Elena - Boyar máy ảnh màn ảnh tiếp tục nhắm ngay phòng ăn (nhà hàng) cửa, chỉ thấy một mặc màu trắng thể tuất cao lớn nam nhân, ôm một gợi cảm nóng bỏng nữ hài bước đi đi ra.

Nàng lập tức ấn xuống máy ảnh shutter, chung quanh cũng vang lên một mảnh răng rắc thanh.

“Là hắn?” Elena - Boyar thông qua màn ảnh thấy rõ nam nhân mặt, tương đương giật mình, bất quá ấn động shutter thủ một chút không chậm,“Như thế nào là hắn ôm Britney đi ra?”

Đoạn thời gian trước hai người vừa mới mặt đối mặt nói qua, Elena - Boyar làm sao có khả năng không biết Matthew?

Nàng xem đến Matthew ôm Britney lên bảo mẫu xe, thẳng đến bảo mẫu xe phát động rời đi, cũng không có xuống xe, rõ ràng cùng Britney cùng nhau đi.

“Mau ! nhanh đi lái xe !” Chung quanh truyền đến mặt khác phóng viên thanh âm,“Cái kia nam nhân là ai?”

“Ai biết ôm Britney nam nhân là ai?”

Trừ để người đi lái xe, kia vài phóng viên càng nhiều là nghi hoặc.

Thậm chí có vài nhân bắt đầu gọi cho điện thoại,“Một nam nhân ôm Britney lên xe, Britney còn đối với hắn rất thân mật, ảnh chụp ta này liền cho ngươi truyền qua, ngươi lập tức đi thăm dò này nam nhân là ai !”

Britney rời đi trường quay, nơi này cũng liền mất đi giá trị, Elena - Boyar cùng mặt khác phóng viên như vậy, lái xe đuổi theo.

Mở ra kia chiếc màu vàng Chevrolet xa xa treo ở bảo mẫu xe mặt sau, nàng đầu một khắc cũng không có đình chỉ tự hỏi, lấy vừa nghe được mà nói đến xem, trên cơ bản không ký giả nhận thức Matthew - Horner là ai, chính mình không thể nghi ngờ nắm giữ một điều độc nhất vô nhị tin tức.

Nhưng Matthew - Horner là Britney tân MV nam chính, đưa thụ thương nữ chính lên xe không bất cứ oanh động tính, cũng sẽ không trở thành nhiệt điểm tin tức.

Cho nên, Elena - Boyar từ nhìn thấy Matthew kia một khắc khởi, liền không tính toán như vậy viết.

Nàng đã có bước đầu ý tưởng, hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này, chế tạo một điều dẫn bạo nhãn cầu tin tức -- tỷ như Britney luyến ái !

Thậm chí ngay cả đại khái tin tức tiêu đề nàng đều có bản thảo nghĩ sẵn.

“Britney cùng MV nam chính nhân hí sinh tình, nữ phương vô ý thụ thương, nam phương thân mật cứu hộ......”

Lại phối hợp thượng mấy tấm Matthew - Horner ôm Britney lên xe khi thân mật ảnh chụp, hiệu quả tuyệt đối rất tốt !

Nghĩ đến đây, Elena - Boyar dứt khoát không lại đi theo phía trước bảo mẫu xe, rẽ lên một con đường khác, trực tiếp chạy tới báo xã, hiện tại thời gian còn kịp, có thể trước tiên ở [ Mĩ quốc tin tức đưa tin ] trên trang web khan phát, đợi ngày mai tái kiến báo.

Vịnh Thiên Đường trong phòng ăn, Helen - Hermann đi đến Matthew chuyên dụng hoá trang gian, từ hoá trang sư chỗ đó muốn tới Matthew quần áo cùng giày, cất vào một gói lớn bên trong, mang theo đi ra phòng ăn (nhà hàng), lái xe chạy tới bảo mẫu xe sở đi bệnh viện.

Phía trước phát sinh sự tình nàng xem được rõ ràng thấu đáo.

Đối với Matthew - Horner người này, Helen - Hermann cảm giác rất phức tạp, này Texas nhân không tính thông minh, tâm tư cũng coi như không hơn kín đáo, tỷ như lấy đến nam chủ thiết kế dứt khoát trăm ngàn chỗ hở, nếu không phải vận khí đầy đủ hảo......

Nhưng có một điểm, ngay cả nàng đều cho rằng đáng quý, Matthew - Horner giỏi về tìm kiếm cơ hội, hơn nữa có thể nắm chắc cơ hội.

“Liên Britney thụ thương, hắn đều có thể lợi dụng SH luân - Hermann nghĩ đến một loại khả năng,“Hắn phải chăng chuẩn bị dựa theo ta nói làm? Nếu thật sự là nói vậy, ta cũng muốn làm điểm chuẩn bị.”

Bảo mẫu xe dừng ở bệnh viện cửa, Matthew ôm lấy Britney, xuống xe chân trần xông về phía phòng khám bệnh lâu, đồng thời còn tại an ủi nàng,“Không có việc gì , Bố Bố, lập tức liền hảo.”

Britney chỉ là gật đầu, tựa hồ hoàn toàn tin tưởng Matthew theo như lời nói.

Có bệnh viện hộ công đẩy cáng xe đón lại đây, Matthew lập tức đem Britney đặt ở mặt trên, cùng cáng xe cùng nhau tiến vào phòng khám bệnh lâu.

Phảng phất hắn mới là Britney người đại diện.

Tại thoáng mặt sau một điểm địa phương, Britney người đại diện một hồi xem xem trên xe cáng mặt Britney, một hồi lại xem xem bồi ở bên cạnh Matthew, mày dần dần nhíu lại.

Hắn biết rõ Britney làm người, nhìn như đi được thân dân lộ tuyến, đầu xác thật cũng rất đơn giản, kỳ thật cùng mặt khác niên thiếu thành danh ngôi sao không bất cứ phân biệt, ngôi sao cái giá mười phần, cho rằng chính mình phi thường rất giỏi, thậm chí địa cầu rời đi nàng liền sẽ đình chỉ chuyển động......

Loại này nhân làm sao có khả năng cùng một tiểu diễn viên quan hệ như vậy hảo?

Dọc theo đường đi, người đại diện tuy rằng không nói chuyện, nhưng Matthew cùng Britney hỗ động tất cả đều xem ở trong mắt, này hai người rõ ràng phi thường hiểu biết, quan hệ rất không phải bình thường.

Đột nhiên, hắn nghĩ đến một loại không tốt khả năng !

Sau đó, ánh mắt dừng ở Matthew cao ngất trên lưng, cảm giác chính mình hẳn là đi lý giải một chút này MV nam chính .

Cáng xe đi đến phòng cấp cứu cửa, Matthew chuẩn bị dừng lại, Britney đột nhiên nhìn qua, Matthew an ủi gật gật đầu,“Không có việc gì, Bố Bố, kiên cường điểm.”

Britney hơi hơi cắn môi dưới, cũng gật gật đầu.

Cáng xe tiến vào phòng cấp cứu, Matthew ngồi ở cửa trên băng ghế, Britney người đại diện đứng ở bên kia gọi cho điện thoại, giống như tại liên hệ y học chuyên gia.

Tiếp, Britney trợ thủ cùng đĩa nhạc công ty người đều lại đây .

Matthew biết chính mình nên làm đều làm, cũng không nói, im lặng ngồi ở trên băng ghế, cúi đầu nhìn nhìn trên người hí phục, cảm giác có chút không được tự nhiên.

Hắn dùng lực lắc lắc tay, đẳng trên cánh tay tê mỏi biến mất một ít, lại dùng thô ráp đại thủ chà xát mặt.

Một gói to bỗng nhiên đưa tới trước mặt hắn, Matthew ngẩng đầu, Helen - Hermann liền đứng ở đối diện.

“Của ngươi quần áo cùng giày.” Nàng nói.

Matthew tiếp nhận đến, lật xem một chút,“Cám ơn, ta đi thay quần áo.”

Helen - Hull đối Matthew khoát tay, Matthew tìm đến nam toilet, tẩy đi trên mặt phấn nền, lại đổi về chính mình quần áo, trở lại phòng cấp cứu cửa thời điểm, Britney phụ thân cũng chạy lại đây.

Helen - Hermann cùng Britney bên cạnh kia đôi nhân phân biệt rõ ràng, đang một mình ngồi ở trên một băng ghế mặt, Matthew đi qua, ngồi ở nàng bên cạnh, Helen - Hermann dùng ánh mắt ý bảo kế tiếp để tóc vàng trung niên nam nhân.

Nàng cố ý đối Matthew nói,“Đây là Britney phụ thân Jimmy - Spears, theo ta được biết, hắn đem Britney coi là kiếm tiền máy móc, đối với nàng khống chế thực nghiêm.”

Matthew nhún vai, không thèm để ý nói,“Này đâu có chuyện gì liên quan tới ta?”

Rất nhanh, kiểm tra kết quả đi ra, Britney xoay bị thương cổ chân,MV quay chụp chỉ có thể tạm thời bỏ dở.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 51: Khống Chế Giả

Kịch tổ tạm dừng quay chụp, Britney không biết lúc nào mới có thể khôi phục, Matthew tạm thời không có việc để làm, ngày hôm sau dứt khoát hồi biểu diễn trường học lên lớp, nhưng vừa tiến vào phòng học, hắn liền phát hiện rất nhiều người giống xem gấu trúc như vậy nhìn hắn, ngay cả cùng hắn quan hệ không sai Rachel - McAdams cũng không ngoại lệ.

“Đây là làm sao?” Matthew đi đến góc hẻo lánh Rachel - McAdams bên cạnh, hảo kỳ hỏi,“Ta trên mặt có thứ dơ bẩn?”

Rachel - McAdams không đáp lại, ngược lại hảo kỳ hỏi,“Ngươi phao đến Britney - Spears?”

“Không có a.” Matthew sớm xem qua báo chí ,“Tiểu báo thượng hâm nóng ngươi cũng tín.”

Hắn giải thích nói,“Ngày hôm qua Britney bị thương, ta ôm nàng thượng ô tô, khả năng bị phóng viên chụp đến.”

Rachel - Mike Adams hướng đi mặt sau, từ mặt đất trong bao rút ra một phần [ Mĩ quốc tin tức đưa tin ], đưa cho Matthew,“Mặt trên nói cùng thật sự giống nhau.”

Matthew sáng sớm lên liền xem qua này phân báo chí, báo chí tại đầu bản trên vị trí, đăng nhất trương ngày hôm qua hắn ôm Britney ảnh chụp, hơn nữa đánh dấu đặc đại hào tiêu đề -- Britney luyến tình sáng tỏ !

Không chỉ là này mấy, trên bản tin còn chi tiết công bố thân phận của hắn, sinh động miêu tả hắn như thế nào tại Britney dưới sự trợ giúp, lấy đến MV nam chính Vân Vân......

Này phân bát quái đưa tin cuối cùng, còn đánh dấu phóng viên danh tự -- Elena - Boyar !

Matthew phỏng đoán, Elena - Boyar hẳn là tại ngày hôm qua kia vài phóng viên trong, bất quá hắn lúc ấy ôm Britney, không có chú ý chung quanh phóng viên.

Rachel - McAdams thu hồi báo chí,“Ta còn nghĩ đến ngươi đã cường hãn đến có thể phao đến Britney , nguyên lai là giả .”

“Cái gì gọi giả a?” Matthew xòe tay nói,“Ngươi hỏi một chút trong ban nam đồng học, có mấy người không tưởng phao Britney?”

Hắn lắc lắc đầu,“Vấn đề ở chỗ Britney không phải tưởng phao liền có thể phao đến .”

Lúc này Matthew di động vang lên, hắn từ trong bao móc ra đến, ấn xuống nút tiếp nghe, bên trong truyền đến Helen - Hermann thanh âm.

“Chúc mừng ngươi, Matthew. Ngươi nổi danh .”

Matthew cười gượng hai tiếng,“Ta chính là giúp đỡ, lại không có làm cái gì.”

Helen - Hermann bên kia tiếp tục nói,“Ngươi xem qua hôm nay [ Mĩ quốc tin tức đưa tin ] sao?”

“Xem qua .” Matthew gật đầu.

“Hảo, nói ngắn gọn.” Helen - Hermann trực tiếp chuyển vào chính đề,“Bởi vì [ Mĩ quốc tin tức đưa tin ] phía trước công bố Britney - Spears cùng Christina - Aguilera mâu thuẫn đã bị chứng thực, hôm nay này thiên đưa tin cũng gợi ra rộng khắp chú ý, theo ta được biết, không thiếu cẩu tử cùng giải trí phóng viên đang tại đào ngươi gốc gác, phỏng chừng rất nhanh liền sẽ tìm đến ngươi.”

Nàng hỏi,“Ngươi hiện tại nơi nào?”

“Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học.” Matthew trả lời.

“Kia hảo, nhớ rõ một điểm.” Helen - Hermann dặn dò nói,“Nếu phóng viên cùng cẩu tử tìm đến ngươi trên đầu, hỏi ngươi cùng Britney sự, ngàn vạn không cần thuận miệng nói lung tung, hiểu sao?”

Matthew biết nàng ý tứ,“Ta biết.”

Helen - Hermann tiếp còn nói thêm,“Phương thức tốt nhất là đừng mở miệng ! vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận.”

Matthew tại Hollywood lăn lộn này mấy tháng, chỉ là hơi chút vừa tưởng, liền minh bạch Helen - Hermann ý tứ, lập tức nói,“Ta đã hiểu.”

Không thừa nhận này đoạn căn bản là không tồn tại bát quái chuyện xấu, tự nhiên không cần lo lắng đến từ đĩa nhạc công ty cùng Britney trù tính công ty phương diện áp lực; Không phủ nhận có thể lưu cho truyền thông phóng viên hồ viết bát viết không gian, có lợi cho hâm nóng hắn danh khí.

Không hề nghi ngờ, Helen - Hermann sách lược có lợi nhất với hắn.

Matthew cũng có thể nghĩ đến, mặt sau đĩa nhạc công ty khẳng định sẽ làm sáng tỏ, nói không chừng sẽ để hắn chính mình chủ động đứng ra, nhưng tại đĩa nhạc công ty lên tiếng phía trước, hắn hoàn toàn có thể nói năng thận trọng.

Cắt đứt điện thoại, Matthew thu hồi di động, Rachel - McAdams bỗng nhiên nói,“Ngươi người đại diện rất thông minh.”

“Ách?” Matthew có chút mạc danh kỳ diệu.

“Ta không phải cố ý nghe lén.” Rachel - McAdams khoa tay múa chân gọi điện thoại thủ thế, nhắc nhở Matthew,“Ngươi nên đổi di động , ngươi di động lậu âm rất nghiêm trọng.”

Matthew móc ra cái kia cũ nát nhị thủ di động, nhìn nhìn, nói,“Nguyên lai là như vậy a.”

Di động lậu âm, tiếp nghe điện thoại nhân thường thường khó có thể phát hiện, nếu không phải Rachel - McAdams nhắc nhở, hắn còn không biết này khoản cũ nát nhị thủ di động lậu âm không ngờ cứ như vậy nghiêm trọng .

May mắn này góc hẻo lánh liền hắn cùng Rachel - McAdams hai người, bằng không liền xấu hổ .

Tiếp, hắn nghĩ đến một sự kiện, lúc trước Martin - Jackson cho hắn gọi điện thoại thời điểm, Michael - Sheehan liền tại bên cạnh, này di động nếu lậu âm, Michael - Sheehan có phải hay không nghe được hắn cùng Martin - Jackson trò chuyện, mới đi khách sạn?

Matthew lại nhìn này cũ nát di động liếc nhìn, lậu âm a lậu âm, kết quả để người lậu cúc hoa a.

Bất quá, di động lậu âm như vậy nghiêm trọng, xác thật nên đổi di động , hắn cũng không biết niên đại này di động hay không quý.

Phòng học môn lúc này bị người từ bên ngoài đẩy ra, David - Astor đi đến, một buổi sáng biểu diễn chương trình học lại bắt đầu.

Cùng lúc đó, Los Angeles một gian trong tòa soạn báo mặt, mang kính mắt chủ biên ngồi ở bàn công tác mặt sau, dùng phức tạp ánh mắt nhìn đối diện thân hình cao lớn nữ phóng viên.

“Làm được không sai, Elena.” Chủ biên tựa hồ đối Elena - Boyar gần nhất công tác phi thường hài lòng,“Đầu tiên là Britney - Spears cùng Christina - Aguilera cá nhân mâu thuẫn, hiện tại lại có Britney tân luyến tình, ngươi cho ta rất nhiều kinh hỉ.”

Elena - Boyar cười cười, trước tiên đánh hảo tiêm phòng,“Tiên sinh, ta tưởng lại nói một chút, Britney luyến tình là giả .”

“Không quan hệ !” Chủ biên vung tay lên, không thèm quan tâm,“Chỉ cần độc giả thích, chỉ cần có thể xúc tiến chúng ta báo chí lượng bán, đó chính là thật !”

Hắn ngược lại hảo kỳ hỏi,“Mấy tin tức này ngươi đều là từ nơi nào lấy đến ? Còn có cái kia Matthew - Horner thân phận, ngươi thẩm tra tốc độ rất nhanh.”

“Có tuyến nhân cung cấp .” Elena - Boyar sẽ không ngốc đến cầm trong tay tài nguyên nói ra đi,“Lại thêm một điểm vận khí.”

Chủ biên gặp Elena - Boyar không chịu nói, biết rất khó hỏi ra cái gì, dứt khoát nói,“Tháng này của ngươi tiền thưởng gấp bội, tiếp tục cố gắng !”

“Ta sẽ .“Elena - Boyar lại khẽ nhíu mày.

“Hảo, ngươi đi công tác đi.” Chủ biên đối với nàng khoát tay,“Tiếp tục đào sâu này tuyến.”

Elena - Boyar xoay người ra chủ biên văn phòng, đóng lại cửa văn phòng sau, trên mặt bất mãn hiện ra không bỏ sót.

Chủ biên phía trước hứa hẹn trang phó chủ biên, hiện tại đề đều không đề, phảng phất luôn luôn chưa nói qua như vậy.

“F￥%K !” Nàng nhịn không được văng tục,“Kỹ nữ dưỡng khốn kiếp !”

Gặp được như vậy một muốn chèn ép của ngươi thủ trưởng, Elena - Boyar trừ văng tục, cũng không có gì hảo biện pháp, chỉ có thể tiếp tục đi công tác.

Bệnh viện, một gian phòng bệnh trong, Britney chán đến chết nhìn trần nhà, nghĩ đến người đại diện phía trước cùng nàng nói bát quái, trong lòng chỉ mắng kia vài phóng viên nhàm chán, loại sự tình này đều có thể viết đi ra.

Britney thừa nhận, Matthew - Horner cho nàng ấn tượng rất tốt, nhưng nghiêm khắc nói lên, bọn họ hôm qua mới chân chính nhận thức được rồi?

Mấy tên kia, nhất định là muốn nhiều vớ vẩn liền có nhiều vớ vẩn, so với Christina - Aguilera còn muốn vô sỉ.

Đột nhiên,, phòng bệnh môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, Britney gặp phụ thân Jimmy - Spears trong tay cầm một phần báo chí, nổi giận đùng đùng xông vào, phía trước đi ra ngoài gọi điện thoại lý giải tình huống người đại diện, vội vã theo tiến vào.

“Xem xem ngươi làm hảo sự !” Jimmy - Spears trực tiếp đem báo chí ném tới Britney giường bệnh mặt trên, lớn tiếng chất vấn,“Xem xem ngươi kết giao là người nào ! một đến từ Texas tiểu tử nghèo !”

Britney từ nhỏ liền tại phụ thân khống chế dưới lớn lên, chỉ có thể phân biệt nói,“Ba ba, sự tình không phải......”

“Bố Bố, ta với ngươi nói qua !”

Lời của nàng bị Jimmy - Spears thô bạo đánh gãy,“Hiện tại cần lấy sự nghiệp làm trọng ! liền tính ngươi muốn giao bạn trai, cũng phải tìm một với ngươi cùng cấp bậc !”

Britney vô lực đối kháng Jimmy - Spears, quay đầu cầu cứu nhìn về phía người đại diện, người đại diện tiến lên vài bước, ngăn ở Jimmy - Spears trước mặt, nói,“Jimmy, lãnh tĩnh một điểm !”

“Ngươi bảo ta như thế nào lãnh tĩnh !” Jimmy - Spears giọng một chút không thấy giảm nhỏ,“Bố Bố liền muốn bị một tiểu tử nghèo lừa !”

“Jimmy !” Người đại diện không có biện pháp, đành phải đề cao thanh âm,“Đây là tiểu báo hâm nóng ! ta ngày hôm qua vẫn ở trường, Bố Bố cùng Matthew - Horner chỉ là nhận thức mà thôi !”

Không đợi Jimmy - Spears có điều phản ứng, hắn còn nói thêm,“Ta vừa rồi tại liên hệ đĩa nhạc công ty cùng Matthew - Horner người đại diện, chuẩn bị tam phương cùng nhau làm sáng tỏ chuyện này !”

Jimmy - Spears sửng sốt một chút, vẫn là hỏi,“Thật?”

Người đại diện có đụng đầu xúc động, cuối cùng biết Britney tự hỏi vấn đề vì sao bao giờ cũng là đơn giản như vậy, căn bản chính là di truyền.

“Đương nhiên là thật !” Hắn cường điệu nói,“Ta có lừa gạt ngươi tất yếu sao? Không chỉ ngươi không tưởng nhìn thấy Bố Bố cùng tiểu diễn viên luyến ái, chúng ta trù tính công ty cùng đĩa nhạc công ty đồng dạng không tưởng nhìn thấy !”

Hai người kia nói chuyện, hoàn toàn xem nhẹ bên cạnh Britney - Spears.

“Tiểu diễn viên?” Britney lại căn bản là không như vậy xem,“Matthew nhân rất tốt a, nhiệt tình, sáng sủa, lại thực cool......”

Từ nhỏ liền khống chế nàng phụ thân còn ở nơi này, Britney cũng chính là ngẫm lại, căn bản không dám nói ra.

Jimmy - Spears tin người đại diện mà nói, hỏi,“Ngươi liên hệ đến đĩa nhạc công ty cùng kia gia hỏa người đại diện sao?”

“Đĩa nhạc công ty ta đã liên hệ hảo, bọn họ cũng đối với chuyện này rất chú ý.” Người đại diện tiếp nhíu mày,“Nhưng Matthew - Horner người đại diện Helen - Hermann tạm thời liên hệ không được, nàng di động đánh không thông, ta đánh nàng công ty điện thoại, nàng trợ lý nói nàng đi ngoại địa đi công tác, di động quên mang theo.”

“Nàng lúc nào trở về?” Jimmy - Spears lại hỏi.

“Đại khái hai ba ngày đi.” Người đại diện ẩn ẩn cảm giác sự tình có chút không đúng, nhưng lại nói không ra cái gì đến, chung quy giải trí trù tính đi công tác là chuyện thường,“Nàng trợ lý nói sẽ giúp chúng ta liên hệ nàng.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 52: Đến Nơi Đến Chốn

“Buổi chiều ngôn ngữ ban không khóa.” Cùng nhau đi ra biểu diễn ban phòng học, Rachel - McAdams hỏi Matthew,“Ngươi đi nơi nào? Hollywood đại đạo?”

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Ta tưởng đi mua di động.” Hắn quay đầu nhìn Rachel - McAdams,“Ngươi biết này phụ cận nơi nào có bán di động sao?”

Kia đài nhị thủ di động lậu âm nghiêm trọng, cũng nên đổi một đài .

“Valley Blvd phía đông có gia đại hình thương trường.” Rachel - McAdams đi qua chỗ đó,“Có bán di động quầy chuyên doanh, Nokia cùng Motorola đều có, muốn hay không ta cùng ngươi qua xem xem?”

Matthew gật đầu,“Hảo a, vừa lúc giúp ta tham mưu một chút, ta đối với những thứ này không hiểu lắm.”

Từng hắn dùng thượng thủ cơ thời điểm, đã là trí năng cơ khắp nơi thấy, đối với này những kiểu cũ di động, thật đúng là không thế nào lý giải.

“Ta đi lấy xe.” Rachel - McAdams chuẩn bị đi bãi đỗ xe,“Ta tại trường học cửa chỗ cũ chờ ngươi.”

Rachel - McAdams đi bãi đỗ xe, Matthew một người hướng về giáo môn đi, vừa đi vừa suy nghĩ hôm nay [ Mĩ quốc tin tức đưa tin ] mặt trên hắn cùng với Britney - Spears bát quái chuyện xấu, suy xét hay không là hẳn là đi bệnh viện thăm một chút Britney - Spears đâu?

Nghĩ đến bệnh viện cửa sẽ có rất nhiều truyền thông phóng viên đi?

Hắn nhị thủ di động lúc này vang lên, là một xa lạ dãy số.

“Ngươi hảo, nơi này là Matthew - Horner.” Hắn khách khí nói.

“Là ta, Helen.” Ống nghe bên trong truyền đến Helen - Hermann thanh âm,“Ngươi còn tại trường học?”

Matthew đổi chỉ tay cầm di động, trả lời không phải nội dung vừa hỏi,“Ngươi đổi số điện thoại di động ?”

“Đây là của ta tư nhân số điện thoại di động.” Helen - Hermann đơn giản giải thích nói,“Ta hiện tại không ở Los Angeles, Britney người đại diện đang tại tìm ta, phía trước số di động mấy ngày này không cần, có chuyện đánh này điện thoại.”

Matthew đại khái suy nghĩ một chút, cũng liền đoán được Helen - Hermann dụng ý, nàng rõ ràng là tưởng khiến này giả dối chuyện xấu chuẩn bị một đoạn thời gian.

Liền tại Matthew nghĩ đi về phía trước thời điểm, Helen - Hermann lại ở trong điện thoại nói,“Còn có, hôm nay đi bệnh viện thăm dưới Britney, ngươi cùng nàng không phải rất quen thuộc sao? Làm người phải đến nơi đến chốn.”

“A......” Matthew phía trước liền có ý nghĩ như vậy, không nghĩ tới Helen - Hermann cũng tưởng đến phương diện này,“Ta buổi chiều liền đi, hiện tại đi trước mua di động.”

Helen - Hermann cuối cùng lại dặn dò nói,“Nếu Britney phương diện tìm ngươi đàm, nhớ kỹ ! không cần làm bất cứ chuyện gì ! cũng không muốn làm bất cứ hứa hẹn ! hết thảy chờ ta trở về lại nói ! ta hiện tại cần ngươi có độ hấp thụ ánh sáng ! ngươi có nhất định danh khí, ta kế tiếp muốn đàm sự mới có thể thuận lợi một ít !”

Matthew lập tức hỏi,“Là tân công tác sao?”

“Là.” Helen - Hermann cũng không phủ nhận,“Ta đang vì ngươi đàm một hệ liệt mini kịch nhân vật, có rất nhiều lời kịch cùng nhân vật đắp nặn cái loại này.”

“Hảo ! hảo ! hảo !” Matthew đi đến trường học cửa, vội vội vàng vàng gật đầu,“Ta nhất định phối hợp ngươi !”

Có thể khiến Helen - Hermann như vậy nghiêm túc nói ra nhân vật, khẳng định so Gladiator trung Dã Man nhân thủ lĩnh có phân lượng.

Cắt đứt điện thoại, Matthew đi ra trường học đại môn, bỗng nhiên một mảnh chói mắt bạch quang sáng lên, khiến hắn không tự giác che ánh mắt, còn chưa minh bạch sao thế này, hơn mười phóng viên liền vây quanh lại đây, microphone cùng tiểu máy ghi âm trực tiếp đưa tới trước mặt.

“Matthew - Horner tiên sinh, ngươi cùng Britney - Spears thật tại kết giao sao?”

Thượng vàng hạ cám vấn đề đồng thời cũng bay lại đây.

“Các ngươi lúc nào bắt đầu kết giao ?”

“Ngươi cùng Britney lên giường qua sao?”

“Britney với ngươi cùng nhau khi còn hay không là xử nữ?”

Matthew lời gì cũng không có nói, phóng viên cùng các cẩu tử đã cho bọn họ định tính.

“Các ngươi sẽ kết hôn sao?”

“Ngươi theo đuổi Britney có phải hay không có mục đích riêng?”

Trong lúc nhất thời, Matthew bị phóng viên hỏi phải có chút sững sờ, hắn còn chưa hề có đối mặt qua truyền thông phóng viên, căn bản không có phương diện này ứng đối kinh nghiệm.

May mà hắn nhớ kỹ Helen - Hermann dặn dò, mặc kệ phóng viên cẩu tử như thế nào hỏi, thủy chung đều đóng chặt miệng, một chữ cũng không ra bên ngoài phun, chỉ là từng bước đi về phía trước.

Hắn đã nhìn thấy Rachel - McAdams xe liền dừng ở phía trước không xa địa phương,

Cẩu tử cùng phóng viên lại không chịu bỏ qua hắn, máy ảnh thiểm tắt đèn thủy chung liền không có biến mất qua, các loại loạn thất bát tao hỏi càng là không ngừng vang lên, thậm chí đã có phóng viên vớ vẩn hỏi Britney lần này chạy chữa có phải hay không bởi vì mang thai......

Cùng bọn họ so sánh với, Matthew cảm giác từng tiếp xúc qua Elena - Boyar dứt khoát chính là có lương tâm có chức nghiệp đạo đức hảo phóng viên.

Phí sức chín trâu hai hổ, hắn mới tiếp cận Rachel - McAdams bên cạnh xe, sau đó tìm khe hở, đối vẫn chú ý bên này Rachel - McAdams sử ánh mắt, đẳng Rachel - McAdams mở ra phó điều khiển cửa xe, đột nhiên lắc mình né tránh phía trước mấy cái phóng viên, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế xông vào trong xe, dùng lực đóng cửa xe, Rachel - McAdams sớm phát động ô tô, trực tiếp nhấn ga liền xông ra ngoài.

Ô tô đi xa, phóng viên dần dần tán đi, có hai phóng viên không có rời đi, bọn họ treo cùng gia báo xã điếu bài, đang đứng cùng một chỗ nghị luận.

Lấy tiểu máy ghi âm cái kia hỏi lấy máy quay phim nhân,“Trên xe nhân chụp xuống đến sao?”

“Chụp xuống đến !” Lấy máy quay phim nhân rất khẳng định nói,“Trên chỗ điều khiển tọa là nữ nhân, vẫn là tóc vàng mĩ nữ !”

“Chúng ta có cái gì khả viết ! nói không chừng có thể thượng đầu bản đầu đề !” Lấy tiểu máy ghi âm nhân vui vẻ nở nụ cười, lải nhải nhắc,“Britney tân giao hướng bạn trai hư hư thực thực tại nàng thụ thương nằm viện trong lúc cùng mặt khác nữ nhân ước hội......”

Lấy máy quay phim nhân cũng cười lên, như vậy kình bạo tin tức độc giả nhất định sẽ thích.

Bọn họ lập tức ly khai, Rachel - McAdams xe càng lúc càng xa, đẳng xe rời xa Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học cửa, Matthew khoa trương khoa tay múa chân Thập tự.

“Cầu nguyện cái gì đâu?” Rachel - McAdams hảo kỳ hỏi.

“Vận khí chi thần chiếu cố......” Matthew nói được cũng rất khoa trương,“Ta mới có thể sống lên xe.”

Từng hắn ở trên mạng internet xem qua cẩu tử điên cuồng, khi đó sinh hoạt Thái Bình Dương bờ bên kia, liền có rất điên cuồng cẩu tử cùng phòng công tác, nhưng xem qua cùng trực tiếp đối mặt hoàn toàn là hai loại cảm giác.

Hắn nguyên bản cho rằng, giống chính mình hoặc là Elena - Boyar người như thế, cũng rất không biết xấu hổ , cùng kia vài cẩu tử hỏi so, bọn họ tuyệt đối là đạo đức mẫu mực.

“Có khoa trương như vậy sao?” Phía trước đèn đỏ, Rachel - McAdams dừng lại xe, hỏi,“Rất nhiều người đều ngóng trông trường hợp như vậy đâu.”

Matthew không đáp lại, ngược lại hỏi,“Ngươi như thế nào không gọi điện thoại nhắc nhở ta một chút đâu?”

Rachel - McAdams phát động ô tô, đẳng xe chạy qua đường khẩu, nói,“Ta cho ngươi gọi điện thoại, nhưng ngươi đang tại trò chuyện trung.”

“Đối !” Matthew vỗ dưới trán,“Ta vẫn cùng người đại diện gọi điện thoại.”

Ô tô rất nhanh đến Rachel - McAdams theo như lời thương trường, đình hảo xe sau, hai người thẳng đến thương trường di động quầy chuyên doanh, niên đại này di động thoạt nhìn đều rất cồng kềnh, công năng cùng từng smartphone càng là không có cách nào khác so.

“Muốn cái gì dạng ?” Rachel - McAdams đứng ở quầy phía trước, hỏi Matthew,“Ngươi đối công năng có yêu cầu sao?”

Matthew gọn gàng dứt khoát nói,“Muốn tiện nghi, có thể gọi điện thoại là có thể !”

Niên đại này di động, còn muốn cái gì công năng a.

Căn cứ thiếu tiêu tiền vi đệ nhất nguyên tắc, Matthew tại Rachel - McAdams đề nghị dưới, mua một khoản Nokia thẳng bản di động, di động công năng rất ít, lại đủ để thỏa mãn hắn có thể gọi điện thoại nhu cầu.

“Ngươi không phải lấy đến không thiếu thù lao sao?”

Hướng về thương trường bên ngoài đi thời điểm, Rachel - McAdams hảo kỳ hỏi,“Còn có một phần không sai kiêm chức công tác, làm gì đối với chính mình như vậy nhỏ mọn.”

Matthew nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói,“Kiêm chức công tác ném, xin phép quá nhiều, bị sa thải .”

Rachel - McAdams lắc lắc đầu,“Rất đáng tiếc , ngươi kia phân công tác phi thường thích hợp diễn viên kiêm chức.”

“Ai nói không phải đâu.” Matthew có chút đau đầu,“Lại tìm một phần cùng loại công tác rất khó.”

Hai người dần dần tiếp cận thương trường cửa, Rachel - McAdams đề nghị nói,“Ngươi dứt khoát đương chuyên trách diễn viên tính.”

Matthew cũng tại suy xét,“Muốn kiếm đến tiền đủ nuôi sống chính mình mới được.”

Hắn nhìn nhìn thời gian,“Giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm đi.”

Rachel - McAdams lắc đầu,“Ta giữa trưa hẹn người đại diện cùng nhau ăn cơm, một hồi muốn đi Valley Blvd một đầu khác.”

“Có công tác?” Matthew hỏi.

“Khả năng là đi.” Rachel - McAdams cũng không xác định,“Ta cũng không biết.”

“Vậy ngươi đi thôi.”

Sớm biết như vậy, Matthew liền sẽ không khiến Rachel - McAdams bồi hắn lại đây mua di động ,“Ta gọi xe taxi.”

Hai người lại nói vài câu, Rachel - McAdams dẫn đầu rời đi, Matthew gọi điện thoại kêu một chiếc taxi, lại mua một bó hoa, tại thương trường cửa đợi một đoạn thời gian, xe đến sau, khiến tài xế đi California đại học y học viện.

Đêm qua, hắn đánh qua điện thoại, Britney - Spears đã chuyển tới California đại học y học viện, nơi này có vận động thương tích vật lý trị liệu phương diện cao nhất chuyên gia.

Y học viện cửa khả năng sẽ có phóng viên hoặc là cẩu tử, Matthew đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nếu không có phóng viên cẩu tử đổ tại y học viện cửa chú ý Britney - Spears mà nói, hắn còn không đi đâu.

Ứng đối kia vài điên cuồng giải trí phóng viên, hắn vẫn là cảm giác đau đầu, may mà không cần trả lời vấn đề, chỉ cần dựa theo Helen - Hermann phân phó, ngậm miệng là có thể .

Xe taxi đến California đại học y học viện cửa, phó qua tiền xe sau, Matthew không có nóng lòng xuống xe, mà là trước quan sát một phen, y học viện cửa tụ tập khá nhiều nhân, trong đó đại bộ phận là chút thiếu nam thiếu nữ, nghĩ đến hẳn là Britney fan, còn có một vài người cầm máy ảnh hoặc là máy quay phim, khẳng định là phóng viên không thể nghi ngờ .

Này xe taxi không có gợi ra nhân quan chú, Matthew đẩy cửa xuống xe, vốn có thể rất thuận lợi đi vào y học viện đại môn, lại cố tình thả chậm cước bộ.

“Di, người kia là ai?” Có phóng viên thấy được hắn, tiếp liền nhận ra là [ Mĩ quốc tin tức đưa tin ] thượng gương mặt đó, lập tức quát,“Matthew - Horner đến ! mau nhìn, Matthew - Horner đến !”

Nói xong, hắn thứ nhất vọt qua.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 53: Sáng Tỏ Là Phải

“Lại có người nào đến?”

Y học viện đại lâu bảy tầng trong phòng bệnh, Britney người đại diện đứng ở cửa sổ trước mặt, nhìn cổng lớn phụ cận phóng viên loạn thành một đoàn,“Ai có thể làm cho bọn họ điên cuồng thành như vậy?”

Hắn rất là buồn bực, Britney bằng hữu không nhiều, có thể dẫn phát truyền thông phóng viên chú ý càng là ít ỏi không có mấy.

Tiếp, người đại diện nhìn thấy một người tuổi còn trẻ nam nhân từ phóng viên vây truy chặn đường trung giết ra đến, tại bệnh viện nhân viên bảo vệ dưới sự trợ giúp, xông vào đại môn bên trong, hướng về đại lâu bên này đi tới.

Theo tuổi trẻ nam nhân càng chạy càng gần, người đại diện dần dần thấy rõ hắn gương mặt, một đôi lông mi lập tức xoay thành bát tự, há mồm mắng ra một câu lời thô tục,“F@#k ! gã này tới làm gì !”

Người đến rõ ràng chính là Matthew - Horner, cùng Britney truyền chuyện xấu cái kia MV nam chính.

Lúc này hắn lại đây, không phải thêm phiền sao?

“Làm sao?” Britney chính nửa nằm xem tạp chí, gặp người đại diện đột nhiên bạo thô, không khỏi hảo kỳ hỏi,“Phóng viên theo ta fan nhạc phát sinh xung đột ?”

Người đại diện lắc đầu,“Không phải. Matthew - Horner đến.”

“Matthew đến?” Britney tựa hồ sớm liền biết,“Hắn tối hôm qua đánh cho ta qua điện thoại, nói này hai ngày sẽ đến xem ta.”

“Ngươi lúc này không thích hợp thấy hắn.” Người đại diện nhắc nhở,“Bố Bố, đừng quên các ngươi ở giữa tại truyền chuyện xấu !”

Britney không có nghe vào đi,“Kia đều là giả , ngươi biết a.”

Nàng bĩu môi,“Phóng viên bố trí chuyện của ta còn thiếu sao? Matthew giúp qua ta.”

Người đại diện gặp Britney kiên trì, nghĩ nghĩ, cũng không có tiếp tục phản đối, hắn vẫn tìm không thấy Matthew - Horner người đại diện, vừa lúc có thể cùng hắn bản nhân nói chuyện.

Cưỡi thang máy đến tầng bảy, Matthew ôm kia luồng hoa đi đến Britney phòng bệnh cửa, cửa hai bên trên hành lang, nơi nơi đều là hoa tươi, hắn nhìn nhìn hoa tươi mặt trên nhắn lại thẻ bài, cơ bản đều là fan nhạc đưa .

Hắn gập lên ngón tay, nhẹ nhàng gõ cửa.

Cửa phòng bị người từ bên trong kéo ra, Matthew thấy được Britney người đại diện.

“Ngươi hảo.” Matthew không biết tên của hắn, dứt khoát lễ phép hỏi,“Bố Bố là tại nơi này sao?”

“Hải, Matthew !”

Không đợi người đại diện mở miệng, bên trong liền truyền đến Britney thanh âm,“Ta tại đâu ! nhanh lên vào đi !”

Người đại diện khẽ nhíu mày, cảm giác Britney đối với này vừa nhận thức Matthew xác thật có chút không phải bình thường, bất quá hắn vẫn là tránh ra cửa.

Matthew cười đối Britney người đại diện gật gật đầu, đi vào phòng bệnh trung, đi đến Britney trước giường bệnh, đem hoa đặt trên tủ đầu giường, hỏi,“Bố Bố, khá hơn chút nào không?”

“Hảo nhiều.” Britney thoạt nhìn tinh thần rất không sai,“Thầy thuốc nói ta lại nằm hai ngày, là có thể bình thường xuống đất đi đường , cũng có thể hồi kịch tổ tiếp tục quay chụp MV, chỉ cần không khiêu vũ là được.”

Matthew đầy mặt quan tâm,“Là tốt rồi, ta vẫn lo lắng ngươi chân.”

Britney nhìn thấy Matthew đứng, chỉ chỉ bên cạnh một cái ghế,“Tọa a, ngươi tùy tiện tọa. Tưởng uống nước mà nói đi ngăn tủ bên kia lấy.”

“Ân.” Matthew gật gật đầu, một bộ hai người phi thường thục bộ dáng,“Ta sẽ không theo ngươi khách khí .”

Hắn gãi gãi đầu, còn nói thêm,“Bố Bố, ta lần này lại đây, một phương diện là vấn an ngươi, một phương diện khác là tưởng với ngươi nói tiếng xin lỗi.”

“Làm gì muốn theo ta nói xin lỗi?” Britney kỳ quái hỏi.

Matthew đầy mặt xin lỗi,“Hôm nay báo chí, có phóng viên nói ta...... Nói ta......” Hắn lại gãi gãi đầu,“Nói ta tại với ngươi kết giao, khẳng định là vì ngày hôm qua ta ôm ngươi lên xe sự.”

“Không có việc gì.” Britney tùy tiện vẫy tay xuống,“Những người đó nói hưu nói vượn, như thế nào có thể trách ngươi đâu?”

Matthew lộ ra ngượng ngùng tươi cười.

Britney ngược lại là một điểm cũng không có để ý, nếu loại trình độ này ôm đều xem như nam nữ bằng hữu quan hệ mà nói, kia cũng quá xả , rõ ràng chính là truyền thông cố ý lợi dụng nàng đến hâm nóng.

“Phóng viên có phải hay không gây rối ngươi ?” Britney hỏi.

Matthew thở dài, một bộ không thắng này phiền bộ dáng,“Ta hôm nay tại biểu diễn ban hạ khóa, bị bọn họ đổ tại trường học cửa, vừa tới được thời điểm, lại tại bệnh viện cửa bị vây lên, nếu không phải an bảo hỗ trợ, ta bây giờ còn ở bên ngoài đâu.”

Britney nhẹ nhàng gật đầu,“Bọn họ xác thật rất đáng ghét, có mấy lần ta đều tưởng nện đi bọn họ xe.”

“Ta cũng tưởng.” Matthew tín khẩu bậy bạ,“Mấu chốt là ta không biết như thế nào ứng phó bọn họ, bọn họ hỏi vấn đề......”

Nói tới đây, hắn đột nhiên im miệng.

Britney đầy mặt hảo kỳ,“Bọn họ hỏi cái gì ?”

Matthew cười khổ, lại không nói chuyện.

“Nói đi, nói đi.” Britney càng thêm hảo kỳ ,“Ta cũng tưởng nghe một chút.”

Matthew đành phải nói,“Bọn họ hỏi chúng ta lúc nào kết hôn, đây không phải đầu có vấn đề sao?”

Britney không có sinh khí, ngược lại nở nụ cười,“Một đám ngu ngốc.”

Hai người trò chuyện với nhau thật vui, trò chuyện được phi thường đầu cơ, người đại diện vẫn đang quan sát, nhất là đối Matthew ngôn hành cử chỉ, một tia một hào cũng không có bỏ qua.

Nhìn một đoạn thời gian, cảm giác gã này không có cái gì đặc biệt, tựa hồ cùng Britney không sai biệt lắm, đều là cái loại này xem sự tình rất đơn giản nhân.

Người đại diện có điểm kỳ quái: Có lẽ hai đầu não đơn giản người mới có thể trò chuyện được như vậy đầu cơ?

Bất quá, nhìn thấy Matthew cùng Britney còn tại hữu thuyết hữu tiếu nói chuyện phiếm, người đại diện tổng cảm giác đây không phải chuyện này, vừa lúc hắn cũng chuẩn bị tìm thanh niên nhân này nói chuyện, dứt khoát đi qua.

“Xin lỗi, Horner tiên sinh.” Người đại diện nói đánh gãy Matthew cùng Britney,“Thầy thuốc dặn dò qua, Bố Bố cần nghỉ ngơi.”

Britney tươi cười lập tức từ trên mặt biến mất, nói,“Ta không mệt.”

Mấy ngày này nàng đều nhanh nghẹn chết , thật vất vả đến có cộng đồng đề tài nhân.

“Đều do ta, quên thời gian .” Matthew lại từ trên ghế đứng lên, đối Britney cười nói,“Bố Bố, ta ngày sau lại đến nhìn ngươi.”

Britney gật gật đầu, dặn dò nói,“Nhất định phải tới a, ta một người ở trong này rất nhàm chán .”

Matthew làm gọi điện thoại thủ thế,“Ta tùy gọi tùy đến.”

Hắn cùng Britney phất tay chia tay, hướng về ngoài cửa đi, Britney người đại diện cùng hắn cùng nhau đi ra.

Vừa đi ra phòng bệnh, người đại diện liền kêu lại Matthew,“Horner tiên sinh, đợi đã (vân vân).”

“Bảo ta Matthew hảo.” Matthew dừng lại cước bộ, xoay người nhìn Britney người đại diện, hỏi,“Có chuyện sao?”

Người đại diện cũng không nói lời vô nghĩa, nói thẳng,“Có thể đơn độc trò chuyện vài câu sao?”

“Hiện tại sao?” Matthew không biết hắn muốn làm cái gì, phỏng đoán khả năng cùng chuyện xấu có liên quan,“Có thể a.”

Hành lang trong rất trống khoát, cũng không có người khác, người đại diện liền ở nơi này nói,“Trên báo chí hâm nóng ngươi cùng Britney sự, cấp Britney mang đến rất nhiều phiền toái.”

Matthew vội vàng gật đầu,“Đúng vậy, ta cũng biết, cho nên ta tại trong phòng bệnh chuyên môn cho Bố Bố giải thích.”

Người đại diện đối Matthew thái độ rất hài lòng, nói,“Thực ra ngày hôm qua sự tình, chúng ta còn muốn cám ơn ngươi.”

“Không khách khí.” Matthew khách sáo,“Đây là ta phải làm .”

Nhìn thấy Matthew như vậy thượng đạo, người đại diện gật gật đầu,“Có chuyện, ta cần với ngươi câu thông một chút. Ta lý giải đến tin tức, hiện tại rất nhiều truyền thông đều chuẩn bị hâm nóng ngươi cùng Bố Bố ở giữa sự tình, vì tránh cho cho ngươi cùng Bố Bố tạo thành không cần thiết phản đối ảnh hưởng, chúng ta song phương hẳn là đối truyền thông làm sáng tỏ một chút.”

“Làm sáng tỏ là nên .” Matthew tiếp tục phối hợp thái độ,“Kia vài đáng ghét gia hỏa cũng liền sẽ không đuổi theo ta không buông .”

Người đại diện xác định, Matthew đầu óc cùng Britney không sai biệt lắm,“Chúng ta càng nhanh càng tốt, ta đi liên hệ truyền thông cùng đĩa nhạc công ty......”

“Tiên sinh !” Matthew lúc này nhắc nhở nói,“Đừng quên liên hệ ta người đại diện.”

“Helen - Hermann?” Người đại diện nghĩ đến làm sao cũng đánh không thông điện thoại cùng làm sao cũng liên hệ không được cái kia nữ nhân, tâm tình nháy mắt biến kém,“Ngươi thông tri nàng không được sao?”

Matthew lắc đầu,“Từ hôm nay buổi sáng bắt đầu, ta liền liên hệ không đến nàng , ta gọi điện thoại cho trù tính công ty, công ty nhân nói nàng đến ngoại địa đi công tác, di động quên mang theo.” Hắn một bộ phi thường khó xử bộ dáng,“Ta cho tới bây giờ đều liên hệ không đến nàng.”

Người đại diện nhíu mày, nói,“Chúng ta trước triệu tập truyền thông làm sáng tỏ, chờ nàng trở lại ngươi lại thông tri nàng, ta cũng sẽ cùng nàng chào hỏi.”

“Cũng được a.”

Nghe nói như thế, người đại diện vừa mới bắt đầu suy xét ở đâu mấy nhà trên truyền thông làm sáng tỏ, Matthew khó xử thanh âm lại vang lên,“Không đúng, như vậy ta sẽ vi ước .”

Hắn mày nhăn so người đại diện còn nhanh,“Của ta trù tính trên hiệp ước có điều khoản, tại người đại diện không biết dưới tình huống, nhận truyền thông phỏng vấn là vi ước hành vi.”

Britney người đại diện đột nhiên có muốn mắng nhân xúc động, nhưng lại nói không ra cái gì, hắn bản thân cũng là giải trí trù tính, biết một ít công ty cùng tiềm lực hộ khách ký kết hợp đồng thời điểm, hội thiết trí cùng loại điều khoản, tránh cho không có bất cứ kinh nghiệm hộ khách đối mặt truyền thông khi nói hưu nói vượn.

“Xin lỗi......” Matthew đặc biệt chân thành nói,“Người đại diện không biết mà nói, ta không thể phối hợp các ngươi, vi ước mà nói, ta sẽ phi thường phiền toái .”

“Đáng chết !” Britney người đại diện ở trong lòng mắng một câu, lại không cách nào lại miễn cưỡng Matthew, đành phải nói,“Như vậy đi, ngươi cùng ta đều tiếp tục liên hệ Helen - Hermann, liên hệ đến mà nói, lập tức thông tri nàng chuyện này.”

Matthew gật đầu,“Hảo, không thành vấn đề.”

Người đại diện đối Matthew khoát tay,“Ngươi đi đi.”

Matthew vừa định đi, hắn lại nhắc nhở nói,“Đừng đối truyền thông phóng viên nói lung tung.”

Người đại diện không yên lòng, này tiểu diễn viên cùng Britney như vậy ngốc hồ hồ , hắn dứt khoát nói,“Vô luận truyền thông phóng viên hỏi ngươi cái gì, ngươi đều không muốn mở miệng, thẳng đến chúng ta chính thức làm sáng tỏ, hảo sao?”

Này vốn chính là Matthew đang làm , nhanh chóng nói,“Ngươi yên tâm, ta sẽ không lại cho Bố Bố mang đến phức tạp.”

“Đi thôi.” Người đại diện lại vẫy tay,“Bệnh viện có cửa hông, ngươi đi xuống hỏi một chút, từ chỗ đó rời đi, bên kia không ký giả.”

Matthew khách khí nói câu lại, xoay người đi đến thang máy gian, cưỡi thang máy đi xuống dưới lầu, tìm công tác nhân viên hỏi rõ cửa hông chỗ ở, từ cửa hông ly khai bệnh viện.

Trải qua một ngày này lên men, mặt sau càng ngày càng nhiều truyền thông bắt đầu hâm nóng Matthew cùng Britney hoàn toàn liền không tồn tại quan hệ.

Đại báo còn dễ nói, trọng điểm đều đặt ở Britney thương thế thượng, tiểu báo liền sẽ không quản nhiều như vậy , tự nhiên là như thế nào khoa trương như thế nào hấp dẫn nhân, liền viết như thế nào.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 54: Năng Lực Quan Trọng Hơn Cả Kỹ Xảo Biểu Diễn

[ phiếu đề cử ! phiếu đề cử ! giấc mộng một tuần phiếu đề cử qua vạn ! mọi người nhiều đầu mấy tấm đi.]

“Matthew - Horner đi bệnh viện thăm Britney, ngủ lại tại bệnh viện, hai người luyến tình triệt để chứng thực !”

Liên Matthew chính mình cũng không nghĩ tới, hắn lấy phương thức này, đi lên phần đông tiểu báo đầu bản đầu đề, nháy mắt bị rất nhiều người nhận thức.

“Được biết, Matthew - Horner tối hôm qua ngủ lại tại Britney phòng bệnh trong, căn cứ biết chuyện nhân sĩ để lộ, hai người......”

Một phần tiểu báo mặt trên, còn xuất hiện thiếu nhi không thích hợp văn tự miêu tả, phảng phất phóng viên chính mắt thấy qua như vậy.

Thậm chí, còn có một phần tiểu báo chí đăng ngày hôm qua Matthew cưỡi Rachel - McAdams xe ảnh chụp, chỉ trích hắn chân đạp hai chiếc thuyền.

Về phần Matthew thân phận, cũng cơ bản bị phóng viên tra được không sai biệt lắm , đồng dạng cũng thấy báo.

Cũng có rất nhiều phóng viên kinh ngạc, giống Matthew như vậy một tiểu diễn viên, thế nhưng cùng Angelina - Jolie cùng Winonna - Ryder đồng khuông biểu diễn qua, còn xuất diễn Ridley - Scott tân phiến Gladiator trung một rất có phân lượng nhân vật.

Matthew tắc ghi nhớ hai vị người đại diện dặn dò, bất cứ lúc nào chỗ nào đều thủy chung bảo trì trầm mặc.

“Eric !”

Los Angeles phía đông nam quận Cam một nhà golf hội sở bên trong, Helen - Hermann đem can đánh bóng giao cho cầu đồng, đối bên cạnh đứng trung niên nhân nói,“Ta hướng ngươi đề cử không phải vô danh tiểu tốt.”

Nàng chạy đến bên này, không chỉ là vì né tránh Britney - Spears người đại diện cùng đĩa nhạc công ty, càng trọng yếu hơn là tới gặp vị này gọi là Eric - Berk người sản xuất.

“Ta biết, Britney chuyện xấu bạn trai.” Eric - Berk kéo dưới mũ che nắng vành nón,“Từng tại Girl, Interrupted kịch tổ cùng Ridley Gladiator kịch tổ đảm nhiệm qua nhân vật diễn viên nhân.”

Helena - Hermann cười cười, cùng Eric - Berk xuống phía dưới một động đi, nàng phía trước làm qua đủ nhiều lý giải, Eric - Berk nhận chức kịch tổ, cần hàng loạt có nhất định tư lịch mà cũng không phải rất nổi danh diễn viên, Matthew tương đối đến nói tư lịch kém một ít.

Eric - Berk đi ở phía trước, vừa đi vừa nói chuyện,“Helen, loại sự tình này ngươi hẳn là đi tìm Tom - Hanks hoặc là Steven - Spielberg.”

“Ta ở trước mặt bọn họ không thể nói được lời.” Helen - Hermann rất có tự mình hiểu lấy,“Cha ta lại không chịu cho bọn họ gọi điện thoại, ta chỉ có thể lại đây tìm ngươi .”

Nàng hoàn toàn liền không nghĩ tới đi phụ thân phương pháp, loại này trọng yếu nhân tình nhiều lắm cũng liền dùng một lần, hiện tại dùng nói quá lãng phí .

Helen - Hermann đi theo Eric - Berk mặt sau, tiếp tục nói,“Đây không phải chiến tranh quần hí sao? Bên trong nhân vật khẳng định rất nhiều, trừ Richard - Winster ngoài, còn có rất nhiều vai phụ đi?”

Eric - Berk dừng lại cước bộ, suy nghĩ một chút, nói,“Vai phụ xác thật có không ít. Như vậy đi, ngươi đem Matthew - Horner tư liệu truyền cho ta bí thư, ta đem hắn gia nhập đến thử vai mời hàng ngũ trong.”

“Cám ơn......” Helen - Hermann mà nói còn không có nói xong, liền bị Eric - Berk đánh gãy ,“Trước không vội nói lời cảm tạ, ta chỉ có thể làm này mấy, hắn có thể hay không thông qua thử vai, ta nói không tính.”

Helen - Hermann nhẹ nhàng gật gật đầu, vẫn là nói,“Cám ơn ngươi, Eric.”

Nàng cũng biết Eric - Berk là kịch tổ nội bài danh tương đối dựa vào sau người sản xuất, này TV mini kịch chân chính chưởng khống giả, là Tom - Hanks cùng Steven - Spielberg.

Ở loại này đại nhân vật trước mặt, nàng loại này tiểu bối là không thể nói được lời .

Eric - Berk nếu bán nhân tình cấp Helen - Hermann, dứt khoát còn nói thêm,“Kịch tổ sẽ ở Los Angeles triệu tập nhân thủ thử vai, theo sau đi Anh quốc cùng Pháp quốc huấn luyện quay chụp, này mấy nhân vật đều là binh lính, khiến ngươi diễn viên tận khả năng nhiều rèn luyện, thoạt nhìn cường tráng hơn một ít.”

Helen - Hermann nghĩ đến Matthew nhân thường niên lao động chân tay luyện ra cường tráng thân thể, nói,“Điểm ấy ngươi có thể yên tâm.”

Eric - Berk từ cầu đồng bên kia muốn tới can đánh bóng, tiếp đón Helen - Hermann,“Đi, chúng ta đi đánh xuống một động.”

Hai người tiếp tục chơi bóng, đẳng Eric - Berk hứng trí bừng bừng, tâm tình không sai thời điểm, Helen - Hermann còn nói thêm,“Matthew - Horner diện mạo có chút thô tuyến điều, có thể hay không tìm ngạnh hán loại hình nhân vật?”

Nói thật, nàng đối Matthew kỹ xảo biểu diễn không bao nhiêu tin tưởng, so với cái loại này tâm lý phức tạp nhân vật, chiến tranh hí trung ngạnh hán biểu diễn độ khó muốn thấp một ít, hơn nữa càng thảo người xem thích.

Dù sao là tiểu vai phụ, Eric - Berk cũng không có cự tuyệt, vung tay lên, rất hào khí nói,“Không thành vấn đề, ngươi chờ ta tin tức đi.”

Los Angeles Westwood khu, Matthew trốn ở trong nhà không có đi ra ngoài, sáng sớm thời điểm, hắn liền phát hiện dưới lầu xuất hiện cẩu tử thân ảnh, vì tránh cho phiền toái, dứt khoát hủy bỏ thông lệ chạy bộ buổi sáng rèn luyện, dù sao trong gian phòng cũng có sự khả làm.

Đọc sách xem báo là mỗi ngày thông lệ hạng mục, hắn đọc trình độ so với mấy tháng trước, có trình độ nhất định tiến bộ, phổ thông đọc ứng phó lên đến coi như thoải mái, bất quá viết trình độ không bất cứ tiến bộ, tựa như từng viết văn trình độ rất kém cỏi đồng học như vậy, ngôn ngữ biểu đạt năng lực rất mạnh, đổi thành thư diện sáng tác hoàn toàn biến thành một khác phúc bộ dáng.

May mà hắn muốn làm là một Hollywood ngôi sao, viết trình độ thiếu chút nữa cũng không quan hệ.

Hơn nữa Matthew chuẩn bị đẳng đọc trình độ lại có đề cao sau, cũng thích hợp rèn luyện một chút chính mình viết trình độ, chung quy tương lai là một mạng lưới xã giao tràn lan thời đại, muốn thông qua hệ thống mạng biểu đạt một ít quan điểm hoặc là làm mặt khác sự tình mà nói, tổng không thể lúc nào cũng thỉnh nhân viết thay đi?

Hắn trong khoảng thời gian này tra qua, hiện tại Bắc Mĩ đã có Blog loại này vật dẫn tồn tại, cũng tưởng qua khai một Blog, không có việc gì viết viết Bác Văn, phát điểm trường quay hình ảnh linh tinh , đáng tiếc hiện tại máy tính giá bán xa xỉ, thêm viết năng lực hữu hạn, tính toán qua một đoạn thời gian lại nói.

Còn có một nguyên nhân, Matthew chẳng những vừa mua di động mới, thượng chu còn mua một bộ nhị thủ TV gia máy chiếu phim tổ hợp sáo trang, thuê đến đại lượng Marlon Brando, Robert - De Niro, Al - Pacino cùng Daniel - Day-Lewis điện ảnh ghi hình, hơn nữa tại chung cư trên tường gia trang một mặt đại gương, chuẩn bị hảo hảo nghiên cứu một phen này mấy nổi danh kỹ xảo biểu diễn phái biểu diễn phong cách.

Mặt khác, hắn còn tìm đến biểu diễn trường học lão sư David - Astor, chuyên môn hướng hắn hỏi qua, này phân phi học viện phái xuất thân lão diễn viên, dạy cho hắn một loại phi thường khác loại biện pháp, đi bắt chước Hollywood kia vài nổi tiếng kỹ xảo biểu diễn phái biểu diễn, hoàn cấp hắn cung cấp một phần kỹ xảo biểu diễn phái ở trong điện ảnh phấn khích biểu diễn tuyển tập.

Dựa theo David - Astor thuyết pháp, chỉ cần Matthew kiên trì không ngừng luyện tập đi xuống, tuy rằng không hẳn có thể trở thành một kỹ xảo biểu diễn phái, nhưng ít nhất kỹ xảo biểu diễn có thể đạt tới phổ thông diễn viên chia đều tiêu chuẩn.

Mở ra TV, đem một bàn [ giáo phụ ] băng ghi hình nhét vào máy chiếu phim bên trong, Matthew nhìn một hồi, giống như bên trong Marlon Brando như vậy, khí thế mười phần ngồi ở trên ghế, bởi vì không có người khác ở đây, hắn chỉ có thể thông qua gương bản thân quan sát, không biết vì sao, cùng TV bên trên Marlon Brando so sánh với, tổng cảm giác chính mình có bề ngoài.

Kỹ xảo biểu diễn bình phán tiêu chuẩn xác thật rất chủ quan, nhưng kia là kỹ xảo biểu diễn đạt tới tiêu chuẩn tuyến sự tình sau này, giống Matthew này newbie cấp nhân vật, cùng nổi danh kỹ xảo biểu diễn phái chênh lệch vẫn là phi thường rõ ràng .

Đối với hắn loại này thiên phú bình thường người đến nói, muốn có kỹ xảo biểu diễn phương diện đề cao, chỉ có thể thông qua trường kỳ đại lượng luyện tập.

Cái loại này vừa xuất đạo liền kỹ xảo biểu diễn bạo bằng siêu cấp thiên tài khả năng có, lại đã ít lại càng ít.

Một bàn [ giáo phụ ] băng ghi hình xem xong, Matthew ấn xuống hồi phóng kiện, tìm đến vừa cho mình ấn tượng khắc sâu mấy cái đoạn ngắn, đứng ở trước mặt gương, bắt chước bên trong Marlon Brando cùng Al - Pacino, tự nói tự diễn lên.

Cứ việc không có một người xem, cũng không ai chỉ điểm, hắn lại dị thường chăm chú, hoàn toàn đắm chìm đến này bộ phim nhân vật cùng cảnh tượng trong.

Tính cả tại Thái Bình Dương bờ bên kia sinh hoạt hai mươi năm, Matthew còn chưa hề có như vậy chuyên chú qua, tiến vào diễn viên này giới vài tháng, hắn nhìn xem phi thường rõ ràng, đối với vô y vô dựa vào tiểu các diễn viên đến nói, cơ hội là trọng yếu nhất, nắm chắc chỉ thoáng lướt qua cơ hội lại là cần năng lực , nhưng năng lực không phải người thường trời sinh liền mang đến .

Hắn từng trên smartphone xem qua một về diễn viên rộng khắp truyền lưu cố sự, bởi vì thời gian quá dài, nhớ rõ không phải rất rõ ràng , đại khái liền là nói nào đó Oscar biểu diễn thưởng kẻ đạt được lấy đến cúp giải Oscar sau, đối chỉ bảo qua hắn biểu diễn lão sư nói chính mình là Oscar đoạt giải , lão sư rất khinh thường nói hắn chỉ bảo qua kia vài học sinh trung, kỹ xảo biểu diễn không một người so ngươi kém, ngươi là Oscar đoạt giải chỉ là bởi vì ngươi lấy đến cái kia nhân vật, mà bọn họ không có, này không có cái gì đáng giá kiêu ngạo cùng khoe ra !

Lời này tại trên trình độ rất lớn phi thường có đạo lý, cũng vừa vặn thuyết minh cơ hội tầm quan trọng, từng Matthew thâm chấp nhận, nhưng hiện tại cũng hiểu được, này cũng chính là chuyện xưa, cùng khi đó trong giới bằng hữu mặt canh gà không có trên bản chất phân biệt.

Này cố sự, trong mắt của hắn, trọng yếu nhất chính là Oscar đoạt giải lấy đến cái kia nhân vật, mà người khác không có !

Những người đó vì sao lấy không được nhân vật, mà Oscar đoạt giải lấy đến đâu? Là Thượng Đế cố ý an bài? Vẫn là vận khí cho phép? Thực ra đều không là, tranh thủ đến cơ hội cùng nắm chắc cơ hội bản thân chính là một loại năng lực !

Loại năng lực này thường thường so lão sư cường điệu kỹ xảo biểu diễn càng trọng yếu !

Matthew vong tình đầu nhập đến luyện tập trong, mãi cho đến ngoài cửa sổ sắc trời hoàn toàn tối hẳn đến, mới cảm giác được bụng đói cô cô thẳng gọi, thò đầu ra nhìn xem, không có phát hiện cẩu tử tung tích, dứt khoát đổi quần áo đi ra ngoài, đi mấy ngày trước kia trong nhà thức nhà hàng dùng cơm trưa.

Đồng dạng là màn đêm hàng lâm sau hoa đăng sơ thượng, Hollywood đại đạo một nhà trong nhà hàng nhỏ, Michael - Sheehan dùng xong bữa tối, đi ra.

Trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, hắn trên mông thương thế rốt cuộc khỏi hẳn , nghĩ đến nhận đến vũ nhục cùng tìm thầy thuốc trị liệu khi xấu hổ, đến hiện tại còn phi thường căm tức.

Thầy thuốc lúc ấy minh xác nói cho hắn, vốn hắn thương thế không tính nghiêm trọng, nhưng ăn không nên ăn đồ ăn cùng với uống không nên uống rượu, dẫn đến cục bộ sưng đỏ nhiễm trùng, thương thế tiến thêm một bước tăng thêm.

Michael - Sheehan lập tức nghĩ tới Matthew thỉnh hắn ăn kia bữa cơm, biết chính mình căn bản chính là bị tính toán.

Bởi không biết Matthew cụ thể đang ở nơi nào, gọi điện thoại cái kia gia hỏa bao giờ cũng là không tại tuyến, hắn gần nhất vài ngày đều tại hồng chim cánh cụt công ty phụ cận đi dạo, hi vọng có thể tìm đến cái kia ti bỉ xấu xa vô sỉ khốn kiếp, hảo hảo cùng hắn tính tính tổng trướng.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 55: Tình Yêu, Lãng Mạn Cùng Động Tác

Vòng quanh hồng chim cánh cụt phục vụ công ty chuyển vài vòng, Michael - Sheehan không có phát hiện Matthew - Horner tung tích, dứt khoát đi phụ cận một quán bar, phía trước nghe Matthew - Horner nói lên qua, hồng chim cánh cụt công ty buổi tối không có nghiệp vụ thời điểm, hắn sẽ cùng công ty mặt khác mấy cái tài xế lại đây uống rượu, hơn nữa này tửu ba cũng là một ít tìm mộng Hollywood tiểu nhân vật tụ tập địa.

Michael - Sheehan xếp hàng tiến vào tửu ba, đi đến rộng rãi trước quầy bar, tìm trương ghế chân cao ngồi xuống, muốn một ly lớn bia, bưng lên đến uống một ngụm, ánh mắt nhanh chóng từ tửu ba trong đảo qua, nơi này tụ tập hàng loạt tuổi trẻ nam nam nữ nữ, lại không có cái kia quen thuộc thân ảnh.

Tửu ba không khí lưu thông không khoái, có chút oi bức, Michael - Sheehan buông xuống chén rượu, cởi bỏ trên áo sơmi mặt hai hạt nút thắt, ẩn ẩn lộ ra cường tráng cơ ngực.

Hắn có thể đi vào Britney MV thử vai vòng thứ hai, đủ để chứng minh bản thân vẫn là rất có liêu .

“Tính tiền !”

Bên cạnh trên ghế chân cao nhân lưu lại một trương tiền mặt, đứng dậy ly khai, Michael - Sheehan quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện hắn đặt ở quầy bar bên trên báo chí không có lấy đi.

Người kia tựa hồ không cần báo chí , cũng không quay đầu lại ra tửu ba.

Quầy bar bên trên mặt rải xuống ngọn đèn, chiếu sáng báo chí trang, Michael - Sheehan vừa định thu hồi ánh mắt, phát hiện báo chí trên hình ảnh nhân có chút nhìn quen mắt, vội vàng thò tay cầm lại đây, đặt ở trước mặt chỉ là nhìn thoáng qua, sau mông tựa hồ lại truyền đến nóng cháy đau đớn.

Trên hình ảnh người là Matthew - Horner, hắn đang ôm một nữ hài, cái kia nữ hài hiện tại phi thường có danh -- Britney - Spears !

“Tiểu Điềm Điềm Britney yêu phải đến từ Texas tiểu tử nghèo......”

Bên cạnh còn có tiêu đề, Michael - Sheehan trực giác được tâm tắc, Matthew - Horner liền như vậy thành danh ? Còn phao thượng Britney - Spears như vậy đại minh tinh?

Hắn bỗng nhiên có loại thứ thuộc về mình bị người ngạnh sinh sinh cướp đi phẫn nộ !

Vốn này nam chính hẳn là hắn , lên báo giấy là hắn, thành danh là hắn, phao đến Britney còn là hắn ! này hết thảy vốn đều là thuộc về hắn a !

“Matthew - Horner......” Michael - Sheehan trảo báo chí hai tay dần dần siết chặt, báo chí rất nhanh biến thành nhăn nhúm một đoàn giấy loại,“Ngươi này hãm hại ta khốn kiếp !”

Hắn đem báo chí vê thành một đoàn giấy loại, tùy tay vẫn tại quầy bar phía dưới, bưng lên thủy tinh chén rượu, uống hảo đại một ngụm bia.

Michael - Sheehan buông xuống chén rượu, trong lúc nhất thời cảm xúc khuấy động, đặt ở trong lòng nói xông ra,“Ta nhất định phải trở thành đại minh tinh !”

Lời này vừa ra, ngồi chung tại quầy bar bên cạnh một người đầu trọc người da trắng quay đầu nhìn lại đây, lập tức bị Michael - Sheehan không sai bề ngoài hấp dẫn.

“Hải, soái ca.”

Bỗng nhiên, Michael - Sheehan nghe đến mặt sau vang lên một nam nhân thanh âm,“Có thể mời ta uống một chén sao?”

Michael - Sheehan quay đầu nhìn, một so với hắn còn cao còn tráng tóc dài nam nhân đi tới, không biết vì sao, hắn tổng cảm giác này nam nhân có chút kỳ quái.

Tóc dài nam nhân kéo qua nhất trương ghế chân cao, ngồi ở Michael - Sheehan bên cạnh, riêng nhìn nhìn hắn to lớn cơ ngực, còn nói thêm,“Hoàn buổi tối có hứng thú cùng nhau ngoạn sao?”

Nghe nói như thế, Michael - Sheehan lập tức minh bạch sao thế này, chán ghét cự tuyệt,“Ngươi lầm , ta không phải đồng tính luyến.”

“Không phải?” Cái kia nam nhân rõ ràng không tin, đột nhiên vươn tay đi sờ Michael - Sheehan mông,“Ngươi vào thời điểm ta liền nhìn thấy ngươi , ta có thể nhìn ra đến, ngươi gần nhất bị người đi qua cửa sau !”

Lời này không thể nghi ngờ trạc đến Michael - Sheehan tối đau địa phương, hắn bỗng dưng đứng lên,“Đừng nói hưu nói vượn !”

Tuy rằng nói thực nghiêm khắc, nhưng hắn rõ ràng có chút chột dạ, ném cho tửu bảo nhất trương đô la, quay đầu liền hướng tửu ba bên ngoài đi, cái kia tráng hán xem Michael - Sheehan tức giận, cũng không có lại miễn cưỡng.

Bất quá, đầu trọc người da trắng lại theo đi lên.

Ra tửu ba, Michael - Sheehan trong lòng nói không nên lời buồn bực, đi về phía trước hai bước, liền không tự giác quay đầu xem mông, phảng phất trên mông trưởng cái gì không thấy được người gì đó như vậy.

“Vị tiên sinh này !” Mặt sau truyền đến một thanh âm,“Xin đợi đã a !”

Michael - Sheehan lại quay đầu, phát hiện mặt sau theo tới một người đầu trọc trung niên nam nhân, cho rằng lại gặp đồng tính luyến, trong mắt lóe qua phẫn nộ cùng chán ghét.

Đầu trọc nam nhân hiển nhiên đoán được Michael - Sheehan suy nghĩ cái gì, biên truy lại đây biên tự giới thiệu,“Ta gọi Morris, một giải trí trù tính.”

“Một giải trí trù tính?”

Nghe nói như thế, Michael - Sheehan thái độ lập tức đến một trăm tám mươi độ đại chuyển biến, hắn bị Thiên Sứ trù tính giải trừ dài chừng sau, còn chưa tìm đến thích hợp trù tính công ty.

“Ngươi hảo.” Hắn chủ động vươn ra tay phải,“Ta là Michael - Sheehan, một diễn viên.”

“Ta biết.” Đầu trọc người da trắng hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, rất có kinh nghiệm, tại Michael - Sheehan trên tay phải nắm một chút, bậy bạ nói,“Ta từng tại trường quay gặp qua ngươi, ngươi là phi thường có tiềm lực diễn viên, đáng tiếc lúc ấy bỏ lỡ, bằng không sớm liền tìm ngươi ký hợp đồng, không nghĩ tới đêm nay ở trong này gặp.”

Khi nói chuyện, đầu trọc người da trắng móc ra chính mình người đại diện chứng, đưa cho Michael - Sheehan, Michael - Sheehan tiếp nhận đến xem xem, xác thật là tương quan hành nghiệp hiệp hội thẩm duyệt chính thức giải trí trù tính giấy chứng nhận.

“Ngươi...... Có chuyện sao?” Michael - Sheehan còn hồi giấy chứng nhận.

“Của ngươi hình tượng......” Đầu trọc người da trắng vây quanh Michael - Sheehan dạo qua một vòng,“Của ngươi ngoại hình phi thường tốt, rất thích hợp một nhân vật.”

Michael - Sheehan chính là tâm tình tối suy sụp, sự nghiệp tối hắc ám thời điểm, nghe được đầu trọc người da trắng mà nói, không khỏi hỏi,“Cái gì...... Cái gì nhân vật?”

“Sự tình là cái dạng này .” Đầu trọc người da trắng bắt đầu chi tiết giải thích,“Ta ở trù tính công ty cùng một gia chế tác công ty ký kết đóng gói chế tác hiệp nghị, từ đạo diễn đến diễn viên toàn bộ do trù tính công ty phụ trách triệu tập.”

“Cái gì chế tác công ty? Cái gì hạng mục a?” Michael - Sheehan hỏi.

Đầu trọc người da trắng không đáp lại, lại cấp ra một khiến Michael - Sheehan tin phục đáp án,“Này đề cập đến bảo mật điều khoản, tại ngươi không có tham dự tiến vào phía trước, ta không thể nói lung tung.”

Michael - Sheehan gật gật đầu, không có lại hỏi, chung quy này tại Hollywood thuộc về rất thường gặp tình huống.

Đầu trọc người da trắng Morris nghiệp vụ thuần thục,“Ta có thể tại thích hợp phạm vi bên trong, với ngươi lộ ra một điểm, trước mắt kịch tổ thiếu một rất dương quang soái khí vai phụ.”

Hắn riêng lại vòng quanh Michael - Sheehan xoay quanh, Michael - Sheehan vội vàng ưỡn ngực ngẩng đầu, chỉ là mông mất tự nhiên nhếch lên, có vẻ có điểm quái dị.

Morris tiếp tục nói,“Của ngươi ngoại hình điều kiện phi thường tốt !”

Michael - Sheehan lúc này nghĩ tới Matthew thường xuyên nói một câu, tự tin tràn đầy nói,“Ta cũng như vậy cảm giác.”

“Rất thích hợp ta nói cái kia vai phụ.” Đầu trọc người da trắng nở nụ cười, hỏi,“Ngươi hiện tại có người đại diện sao? Có cùng trù tính công ty ký kết dài chừng sao?”

Michael - Sheehan nhanh chóng lắc đầu,“Không có.”

Đầu trọc người da trắng dùng lực vỗ tay,“Kia quá tốt !” Hắn nhìn Michael - Sheehan nói,“Nhân vật này vai diễn không phải rất nặng.”

Nghe được hắn nói như vậy, Michael - Sheehan lại tin vài phần, một trọng yếu nhân vật không có khả năng vô duyên vô cớ dừng ở hắn trên đầu.

Nhưng vai diễn không nặng mà nói...... Hắn kế tiếp lại có điểm bất mãn, vai diễn không nặng cũng liền ý nghĩa không quan trọng gì.

Nhân phức tạp tâm lý giờ khắc này tại Michael - Sheehan trên người hiện ra không bỏ sót.

Đầu trọc người da trắng Morris tựa hồ đoán được Michael - Sheehan ý tưởng, còn nói thêm,“Này vai phụ chủ yếu có một màn diễn, một hồi cùng nữ chính phi thường kịch liệt động tác hí !”

“Nữ chính?” Nghe đến đó, Michael - Sheehan hứng thú đại tăng,“Các ngươi chụp là động tác hí?”

“Ân......” Morris nghĩ nghĩ, nói,“Nói như vậy cũng không sai, chúng ta quay chụp là hỗn loạn tình yêu, lãng mạn cùng động tác nguyên tố điện ảnh.”

“Nghe vào tai rất không sai.” Michael - Sheehan cảm giác đây là một cơ hội.

“Thời gian không sớm , ta nên trở về đi nghỉ ngơi , ngày mai còn có công tác.” Morris mắt thấy mục tiêu động tâm, biết nên thích hợp điếu một chút hắn khẩu vị, móc ra một tấm danh thiếp, đưa cho Michael - Sheehan,“Đây là của ta danh thiếp, nếu ngươi cảm thấy hứng thú mà nói, có thể đánh này điện thoại, ngày mai đến ta ở trù tính công ty nói chuyện.”

Michael - Sheehan tiếp nhận danh thiếp, trịnh trọng thu lên, nói,“Ngày mai gặp, Morris tiên sinh.”

“Ngày mai gặp.” Morris phất phất tay, ly khai.

Nơi này chỉ còn dư Michael - Sheehan một người, đoạn thời gian trước hắn liên tiếp gặp cản trở, cả người từ thân thể đến tư tưởng lại đến tin tưởng, đều ra chút vấn đề, hiện tại nhìn thấy cơ hội lại xuất hiện, không khỏi có loại hãnh diện cảm giác, quang minh tương lai tựa hồ lại một lần xuất hiện ở trước mắt.

Hơn nữa, một lần này sẽ không lại có Matthew - Horner như vậy ti bỉ tiểu nhân ở sau lưng quấy rối !

Từ MV mang trang thử vai hoàn thành sau, Matthew liền không lại chú ý qua Michael - Sheehan, trong lúc Michael - Sheehan cho hắn đánh qua vài lần điện thoại, nhưng hắn cũng không có tiếp, cũng không phải nói hắn e ngại hoặc là có thẹn với Michael - Sheehan, mà là Michael - Sheehan đã là quá khứ thức , hắn ánh mắt muốn hướng phía trước xem, phía trước còn có một đống nhân muốn siêu việt đâu.

Về hắn cùng Britney chuyện xấu, ở trên báo chí mặt lên men chỉnh chỉnh ba ngày thời gian, Matthew chẳng những lọt vào cẩu tử vây truy chặn đường, còn thành công đi lên phần đông tiểu báo đầu bản đầu đề, ngay cả mấy phân đại báo mặt trên, cũng đề cập qua tên của hắn.

So sánh phía trước không người biết hiểu, hắn có thể xem như nháy mắt thanh danh đại chấn.

Ba ngày sau, Helen - Hermann trở lại Los Angeles, trước tiên chủ động liên hệ đến Britney người đại diện cùng đĩa nhạc công ty, tam phương diện ngồi ở cùng nhau nói chuyện không đến nửa giờ, liền nhanh chóng đạt thành chung nhận thức, tại MV một lần nữa bắt đầu quay chụp cùng ngày, liên hợp nhận truyền thông phóng viên phỏng vấn, làm sáng tỏ này đoạn căn bản không tồn tại chuyện xấu.

Đối với Matthew đến nói, này đã là phi thường tốt kết quả , hắn cơ bản không trả giá thứ gì, liền đổi lấy nhất định danh khí, dựa theo Helen - Hermann thuyết pháp, danh khí đối với tương lai thu hoạch một ít nhân vật rất có giúp.

Bởi vì danh khí thường thường ý nghĩa chú ý độ, chú ý độ lại trên trình độ nhất định có thể chuyển hóa thành đầu tư phương ích lợi.

Này ba ngày trung, Matthew lại đi bệnh viện vấn an qua Britney, Britney khôi phục tương đương mau, ngày thứ tư thời điểm,MV quay chụp khôi phục bình thường.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 56: Bạn Tốt

Một phổ thông thời gian làm việc sáng sớm, Malibu vịnh Thiên Đường trên bãi biển mặt tụ tập hàng loạt giải trí phóng viên, phía trước bọn họ liền được đến qua tin tức, gần nhất huyên ồn ào huyên náo Matthew - Horner cùng Britney - Spears kết giao sự kiện, đương sự sắp sửa làm ra trước mặt làm sáng tỏ.

Thực ra không cần đương sự làm sáng tỏ, tới được này mấy giải trí các phóng viên, không mấy cái thật cho rằng Matthew - Horner này quê mùa tại cùng Britney - Spears kết giao, nhưng bọn họ không một người sẽ ở truyền thông bên trên viết ra tình hình thực tế, bởi vì như vậy không ai chú ý.

“Bọn họ làm sáng tỏ mà nói......”

Xếp hàng tiến vào phòng ăn (nhà hàng) thời điểm, Elena - Boyar nghe đến mặt sau hai phóng viên nghị luận,“Chúng ta hâm nóng cũng liền không có giá trị.”

Một cái khác phóng viên nói,“Nơi này là Thiên Sứ chi thành, là Hollywood nơi , nơi nơi đều là ngôi sao nhân vật nổi tiếng, còn sầu tìm không thấy bát quái chuyện xấu sao? Lại nói, không có chúng ta liền sẽ không tạo sao? Không mấy cái ngôi sao hội rút ra quý giá thời gian theo chúng ta loại này tiểu nhân vật lên tòa án, bọn họ phát luật sư hàm chúng ta liền tại trên báo chí giải thích hảo, giải thích lại không cần bồi tiền, cũng sẽ không thiếu khối thịt, sợ cái gì !”

Elena - Boyar quay đầu mắt nhìn cái kia phóng viên, này danh đồng hành thâm được giải trí bát quái nghề tinh túy.

Tiến vào trong phòng ăn, tại công tác nhân viên dẫn đường dưới, nàng cùng mặt khác phóng viên như vậy, đi tới từng hàng ghế dựa bên kia, bởi đến tương đối sớm, chuyên môn tìm dựa vào phía trước vị trí ngồi xuống, sau đó bắt đầu điều chỉnh mang theo thiết bị, vi kế tiếp phỏng vấn làm chuẩn bị.

Elena - Boyar đối với sự kiện nhân vật chính chi nhất Matthew - Horner phi thường hảo kì, này nhân nàng chẳng những gặp qua, còn đánh qua vài lần giao tế, là rất có ý tứ gia hỏa.

Tuy rằng lần này chuyện xấu là nàng muốn kiếm lấy nhãn cầu cùng tiền nhuận bút, tỉ mỉ hư cấu đi ra , nhưng hư cấu cũng muốn có thích hợp sự kiện a, nếu không có Matthew - Horner ôm ấp Britney, Britney còn đầy mặt dị thường tin tưởng hắn ảnh chụp, phát ra bài viết chỉ là chê cười.

“Gã này rất có một tay a.” Elena - Boyar là chuyên môn chạy giải trí phóng viên, sớm liền nghe nói qua Britney ngôi sao cái giá đại, như là chỉ con nhím,“Thế nhưng có thể cùng Britney hỗn được như vậy thục.”

Phòng ăn (nhà hàng) Matthew chuyên dụng lâm thời hoá trang gian bên trong, Helen - Hermann đang làm cuối cùng dặn dò.

“Ta sẽ đứng ở ngươi mặt sau.” Nàng đối Matthew nói,“Nếu gặp được khó xử hoặc là không biết như thế nào trả lời vấn đề, ngươi trước không cần mở miệng, ta sẽ cho ngươi đề nghị.”

Matthew gật gật đầu,“Ân, phương diện này liền dựa vào ngươi .”

Hắn căn bản không có ứng đối truyền thông phóng viên kinh nghiệm.

Helen - Hermann kéo qua một cái ghế, ngồi ở Matthew bên cạnh, nói,“Đây là quan hệ xã hội phải làm sự tình.”

Matthew xòe tay, bất đắc dĩ nói,“Ta không phải không có quan hệ xã hội nha.”

Lấy hắn hiện tại địa vị cùng thân gia, đi thỉnh một quan hệ xã hội quản lý, dứt khoát chính là điên rồi.

“Ngươi hảo hảo biểu hiện.” Helen - Hermann cũng không có cùng hắn so đo điểm ấy việc nhỏ, ngược lại nói,“Không cần làm tạp . Ngươi kế tiếp tin tức hội còn không biết phải đợi bao lâu !”

Matthew phi thường rõ ràng, này tin tức sẽ là Helen - Hermann toàn lực tranh thủ đến , muốn lợi dụng Britney một phương muốn làm sáng tỏ chuyện xấu tâm tính, tiếp tục gia tăng hắn độ hấp thụ ánh sáng cùng kia điểm mượn Britney được đến danh khí.

Nhắc tới danh khí, Matthew nghĩ tới một sự kiện khác, hỏi,“Ngươi không phải nói muốn mượn dùng danh khí vì ta tranh thủ một phần tân công tác sao?”

“Ân.” Helen - Hermann gật gật đầu, lại không có đi xuống nói.

Matthew đành phải tiếp tục hỏi,“Thế nào ?”

“Tranh thủ đến một thử vai cơ hội.” Helen - Hermann giống như là tại bóp kem đánh răng, Matthew không chen, nàng liền không nói,“Phải đợi một đoạn thời gian.”

“Ta có thể biết được là cái gì công tác sao?” Matthew tiếp tục chen.

Helen - Hermann thích hợp nói,“Đệ nhị thế chiến khi một đại binh, cụ thể chờ ngươi quay chụp hoàn này chi MV lại nói, không cần Phân Thần !”

Nàng đều nói như vậy , Matthew dứt khoát không lại đi hỏi, trong đầu lại suy nghĩ, niên đại này có cái gì về Đệ nhị thế chiến hí?

Lúc này có công tác nhân viên lại đây thông tri, Matthew cùng Helen - Hermann ra lâm thời hoá trang gian, tiến vào trong phòng ăn, đẳng Britney một phương cũng đi đến sau, cùng nhau đi vào chính sảnh.

Đến phóng viên rất nhiều, Matthew ngồi xuống sau có chút khẩn trương.

“Thả lỏng.” Helen - Hermann đứng ở mặt sau thấp giọng nhắc nhở hắn,“Kia đều là chút bịa đặt nhân, sợ bọn họ làm cái gì?”

Matthew nghĩ nghĩ, xác thật là chuyện như vậy.

Hắn nháy mắt thả lỏng rất nhiều, Britney nhìn qua thời điểm, hoàn cho nàng một nụ cười.

Đây không phải chính thức tin tức tuyên bố hội, chính là một hồi đơn giản chuyện xấu làm sáng tỏ tin tức hội, người chủ trì nói vài câu, đầu tiên đem microphone giao cho Matthew.

Chung quy hắn là sự kiện nam chính.

Matthew sớm liền đem bản thảo học thuộc lòng , lúc này nói ra giống như là nói lời kịch như vậy tự nhiên,“MV quay chụp khi, Britney ngoài ý muốn thụ thương, vì đúng lúc chạy chữa, ta ôm nàng lên ô tô...... Ta cùng với Britney là hợp tác ăn ý công tác đồng bọn, nhưng không có kết giao, lại càng không là tình lữ......”

Bản thảo nội dung chính là làm sáng tỏ này đoạn căn bản không tồn tại chuyện xấu.

Đối diện thiểm tắt đèn không ngừng sáng lên, toàn bộ quá trình bên trong liền không có ngừng lại qua, Matthew biết chính mình trong khoảng thời gian ngắn hẳn là còn sẽ duy trì nhất định độ nổi tiếng.

Đáng tiếc, đây không phải về sau mạng xã hội thời đại, diễn viên chung quy là muốn dựa vào tác phẩm đến nói chuyện .

Matthew ngâm nga xong bản thảo tử, microphone lại giao đến Britney trong tay.

“Ta trước mắt vẫn là độc thân trạng thái, chưa cùng bất luận kẻ nào kết giao.”

Đại khái là xuất từ chuyên nghiệp quan hệ xã hội chi thủ, Britney lời kịch có vẻ tương đối đê điệu,“Đoạn thời gian trước nghe đồn đều là hiểu lầm...... Ta ở đây cũng cám ơn fan nhạc cùng truyền thông các bằng hữu quan tâm.”

Kế tiếp còn có một ngắn gọn hiện trường hỏi giai đoạn, Britney trù tính công ty cùng đĩa nhạc công ty sớm liền trước tiên đánh hảo tiếp đón, lại thêm hai vị sự chủ cùng nhau trước mặt làm sáng tỏ, loại này tạo giả chuyện xấu cơ bản sẽ không lại có sinh tồn không gian, tuyệt đại bộ phận phóng viên hỏi đều là MV tình huống, không lại đề cái gọi là chuyện xấu bát quái.

Nhưng cũng có người không đàng hoàng, Elena - Boyar chính là loại người này, chung quy dựa theo bên chủ sự trình tự hỏi, lấy không được kình bạo tin tức.

Microphone rốt cuộc đến trong tay nàng, nàng đứng lên hỏi,“Britney, ngươi cùng Matthew - Horner rất quen thuộc sao?”

Matthew sớm liền thấy được thân hình cao lớn Elena - Boyar, vừa thấy đến nàng đứng lên, sắc mặt có điểm mất tự nhiên, tổng cảm giác không có hảo sự.

“Thục a.”

Loại sự tình này không có phủ nhận tất yếu, Britney gật đầu nói,“Chúng ta là bằng hữu.”

Nàng mặt sau người đại diện có loại đụng đầu xúc động, này đầu não đơn giản nữ hài, đến cùng suy nghĩ cái gì?

Dựa theo bình thường trật tự, mỗi vị phóng viên chỉ có thể hỏi một vấn đề, Elena - Boyar lại không có loại này tự giác, dù sao không ai lại đây ngăn lại, nàng tiếp lại hỏi,“Các ngươi hiện tại là bằng hữu, tương lai sẽ kết giao sao?”

Britney người đại diện nhanh chóng nhắc nhở,“Đừng trả lời.”

Giống Britney người như thế, dưới đại đa số tình huống, đều là nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì.

Nàng phảng phất không có nghe đến người đại diện nhắc nhở, đầu tiên là nhìn Matthew liếc nhìn, tiếp còn nói thêm,“Loại sự tình này ai nói chuẩn.”

Britney suy xét thực đơn giản, hiện tại nàng cùng Matthew xác thật không kia phương diện ý tứ, nhưng từ ban đầu nhận thức Matthew, đến liên tiếp tại bệnh viện bồi nàng nói chuyện phiếm giải buồn, đều cho nàng lưu lại phi thường tốt ấn tượng, hai người nói là bằng hữu nàng cảm giác một điểm đều không quá, tương lai quan hệ sẽ như thế nào phát triển, chính nàng cũng không biết.

Cho nên, nàng liền cấp ra như vậy một đáp án.

“Matthew - Horner tiên sinh.” Elena - Boyar đã phát hiện có công tác nhân viên triều nàng bên này đi tới, nhìn Matthew nhanh chóng hỏi,“Ngươi tương lai sẽ cùng Britney kết giao sao?”

Lúc trước phóng viên hỏi Britney thời điểm, Helen - Hermann liền làm hảo nàng khả năng sẽ hỏi Matthew cùng loại vấn đề chuẩn bị, Elena - Boyar vấn đề vừa hỏi ra, nàng liền tại Matthew phía sau thấp giọng nói,“Nói các ngươi là hảo bằng hữu.”

Matthew tại Britney người đại diện trước mặt biểu hiện đầu não đơn giản, lại không phải thật đầu não đơn giản, hắn biết chính mình này phương diện không có kinh nghiệm, xa xa so ra kém chuyên nghiệp người đại diện, hoàn toàn dựa theo Helen - Hermann lời nói nói,“Ta cùng Britney là hảo bằng hữu.”

Khi nói chuyện, hắn còn nhìn về phía Britney, Britney tựa hồ phi thường tán thành Matthew thuyết pháp, đối với hắn bên này lộ ra một tiếu dung ngọt ngào.

Nháy mắt này, lập tức bị phóng viên máy ảnh bắt giữ xuống dưới.

Britney lại một điểm đều không để ý, Matthew nói lời nói, chính là nàng ý tưởng, nàng cho rằng chính mình cùng Matthew, chính là khó được phi thường đầu cơ hảo bằng hữu.

Công tác nhân viên lúc này đuổi tới Elena - Boyar bên cạnh, Elena - Boyar thấy được một đầy đủ có bán điểm cục diện, không có tiếp tục hỏi, đem microphone trả lại trở về.

Matthew bỗng nhiên phát hiện phía trước đoạn thời gian ý tưởng có lầm, Elena - Boyar căn bản không phải có lương tâm cùng chức nghiệp phẩm hạnh phóng viên, dứt khoát so ở đây sở hữu giải trí phóng viên càng thêm vô sỉ, càng thêm da mặt dày.

Liền tại nghĩ như vậy thời điểm, hắn phát hiện Elena - Boyar chính nhìn qua, còn ẩn nấp đối với hắn chớp mắt vài cái, tựa hồ tại dùng phương thức này chào hỏi.

Matthew không có để ý nàng, tin tức sẽ tới này kết thúc, hắn đi theo Helen - Hermann mặt sau, cùng nhau ly khai đại sảnh, trở lại chuyên dụng lâm thời hoá trang gian, vi kế tiếp quay chụp làm chuẩn bị.

“Cái kia nữ phóng viên nhận thức ngươi?” Helen - Hermann thấy được Elena - Boyar chớp mắt, nhớ tới Matthew đề cập qua cái gọi là phóng viên bằng hữu,“Nàng là ngươi nói làm giải trí phóng viên bằng hữu.”

“Này......” Matthew gãi gãi đầu, không biết nên nói như thế nào,“Cũng coi như không hơn là bao nhiêu hảo bằng hữu đi.”

Helen - Hermann theo dõi hắn, hỏi,“Nàng hỏi như vậy, là các ngươi trước đó thương nghị hảo?”

Như vậy hỏi, thêm Britney không thế nào thích hợp trả lời, không thể nghi ngờ lại khiến phóng viên đạt được hâm nóng tin tức điểm, Britney kia một phương khẳng định không tưởng xuất hiện loại tình huống này, nhưng này đối Matthew ngược lại là có lợi .

“Không phải !” Matthew vội vàng phủ nhận,“Không phải ! ta đều không biết nàng hôm nay sẽ lại đây.”

“Đến cùng sao thế này?” Helen - Hermann cảm giác tình huống khác thường, nghiêm túc nói,“Nhắc nhở ngươi một chút, Matthew - Horner ! ta là của ngươi người đại diện, chúng ta muốn lẫn nhau tín nhiệm !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 57: Tan Vỡ

Thận trọng suy xét một hồi, Matthew đem hắn cùng Elena - Boyar từ gặp nhau đến giao dịch sự tình, đối Helen - Hermann đơn giản nói một lần, luận cùng đối Hollywood lý giải cùng thực tế thao tác năng lực, Helen - Hermann so với hắn cường nhiều lắm, hơn nữa liên tiếp mấy phân công tác sau, hai người cũng có cơ bản nhất tín nhiệm.

“Nói cách khác, ngươi không chỉ có tuyên bố chính mình chán ghét Christina - Aguilera.” Helen - Hermann tại hoá trang gian đi qua đi lại,“Còn nói xấu Michael - Sheehan là Christina - Aguilera fan nhạc?”

Matthew nâng lên một bàn tay, cực kỳ chăm chú nói,“Đây không phải nói xấu ! nói không chừng hắn thật thích Christina - Aguilera đâu.”

Helen - Hermann lười ở loại này bàng chi mạt tiết thượng so đo,“Ngươi cùng Elena - Boyar không phải bằng hữu?”

“Không phải.” Matthew ăn ngay nói thật,“Chính là ta công tác thời điểm, tại Jonny Lee Miller trang viên bên ngoài trùng hợp gặp gỡ mà thôi.”

Hắn có chút bất đắc dĩ nói,“Michael - Sheehan hướng Martin - Jackson phụng hiến cúc hoa, ta cảm giác không khác tích con đường, khó có thể tại mang trang thử vai trung thắng được, trong tay ta không bất cứ tài nguyên, chỉ có thể suy nghĩ như vậy biện pháp.”

“Jonny Lee Miller? Malibu trang viên? Của ngươi công ty vì hắn cung cấp đặc thù phục vụ?” Helen - Hermann rõ ràng không như thế nào nghe Matthew mà nói, ngược lại đang suy tư mặt khác,“Jonny Lee Miller là Angelina - Jolie chồng trước, Angelina - Jolie còn giúp qua ngươi.”

Nàng nghiêng đầu nhìn chằm chằm Matthew,“Ngươi sẽ không là thông qua phương thức này nhận thức Angelina - Jolie đi?”

Matthew nhún vai, lời gì cũng không có nói, xem như cam chịu .

“Không đúng !” Helen - Hermann nhíu mày,“Ngươi vi Jonny Lee Miller cung cấp đặc thù phục vụ, Angelina - Jolie làm sao có khả năng giúp ngươi?”

Tiếp, nàng tựa hồ nhớ tới cái gì,“Jonny Lee Miller cùng Angelina - Jolie ly hôn tổn thất thảm trọng, trong giới có tiểu đạo tin tức truyền lưu, nghe nói Jolie trong tay nắm có một phần Jonny Lee Miller tại Malibu triệu tập cuồng hoan party ghi hình......”

Nghe được Helen - Hermann nói như vậy, Matthew không khỏi có chút bội phục nữ nhân này liên tưởng năng lực.

Helen - Hermann đi đến Matthew đối diện, đột nhiên hỏi nói,“Chụp kia phân ghi hình nhân sẽ không là ngươi đi?”

Như vậy cũng là có thể giải thích Angelina - Jolie loại này diễn nghệ thế gia xuất thân ngôi sao, vì cái gì sẽ giúp một vô y vô dựa vào đến từ bang Texas tiểu diễn viên .

“Khụ......” Matthew nắm lên quyền đầu, đặt ở bên miệng khụ một tiếng, có lẽ là Đông Phương tư duy tác quái, không có ngay mặt trả lời, cười gượng dưới nói,“Helen, ngươi tưởng nhiều lắm.”

Mắt thấy Matthew không có phủ nhận ý tứ, Helen - Hermann kinh dị nâng kính mắt,“Matthew - Horner, ngươi thật sự là tùy thời tùy chỗ đều có thể để người giật mình a !”

Nàng lại tăng thêm khẩu khí,“Ngươi lá gan quá lớn !”

Matthew xòe tay,“Đây không phải không có cách nào biện pháp nha, bằng không ta như thế nào lấy đến Girl, Interrupted trung nhân vật?”

Helen - Hermann dứt khoát không biết nên hình dung như thế nào gã này, suy nghĩ một hồi, thò ngón tay điểm điểm hắn,“Ngươi thật sự là lá gan đủ lớn, da mặt đủ dày, tâm địa đủ hắc, ngươi này nhân rất khác biệt a !”

“Uy ! uy ! uy !” Matthew vội vàng biện giải,“Có khoa trương như vậy sao?”

“Ngươi loại này nhân......” Helen - Hermann cũng ăn ngay nói thật,“Không ở Hollywood này danh lợi trường dốc sức làm, tuyệt đối là tài nguyên lãng phí.”

Matthew nháy mắt không nói gì, so với gần nhất trong khoảng thời gian này gây rối hắn cẩu tử cùng giải trí phóng viên, hắn tuyệt đối chính là người tốt !

“Còn có sao?” Helen - Hermann thông qua quan sát, biết Matthew miệng rất nghiêm, hiện tại hắn nếu mở miệng , liền tưởng đem hắn cất giấu bí mật tất cả đều gõ đi ra,“Nhất tịnh nói một chút đi.”

Matthew vừa định nói Winona - Ryder sự, tiếp cảnh giác cùng nàng ký một phần bảo mật hiệp ước, muốn nói hắn khế ước tinh thần có bao nhiêu hảo kia ngược lại không hẳn, lại đối kia bút cự đại tiền bồi thường vi phạm hợp đồng lòng còn sợ hãi, không khỏi lắc lắc đầu,“Không có, ta đến Los Angeles tổng cộng liền không bao lâu thời gian.”

Mới nói được nơi này, hắn nhớ tới một sự kiện khác,“Britney cùng Christina - Aguilera mâu thuẫn, là ta nói cho Elena - Boyar , ta từng nghe được Britney trợ lý nói thầm việc này.”

Helen - Hermann gật gật đầu, dặn dò nói,“Trừ ta ra, chuyện này không cần lại đối với bất cứ nhân nhắc tới, hiện tại ngươi cùng Britney quan hệ rất tốt, ngươi muốn tận khả năng duy trì một đoạn thời gian.”

“Ân.” Matthew gật gật đầu, nghĩ đến một sự kiện khác,“Elena - Boyar bên kia đâu?”

Lúc ấy hắn không thể tưởng được biện pháp khác, đành phải ra này hạ sách, hiện tại quay đầu nhìn, làm sự dứt khoát nơi nơi đều là lỗ hổng.

Helen - Hermann suy nghĩ một chút, hỏi,“Ngươi có nàng liên hệ phương thức sao?” Gặp Matthew móc ra một tấm danh thiếp, nàng tiếp nhận đến, nói,“Còn thừa sự giao cho ta đi xử lý, này phóng viên dám nghĩ dám làm, ta thử xem xem có thể hay không phát triển trở thành chúng ta hợp tác phương.”

Matthew có chút kỳ quái,“Chúng ta hợp tác phương?”

“Ân.” Helen - Hermann trịnh trọng nói,“Ngươi hiện tại có nhất định danh khí, muốn đem này mấy bảo trì đi xuống, nhất định phải có truyền thông duy trì liên tục chú ý ngươi, nếu...... Ta là nói nếu, ngươi về sau phát triển thuận lợi mà nói, ngươi cũng cần có hợp tác không sai phóng viên.”

“Hollywood ngôi sao đều có?” Matthew hỏi.

Helen - Hermann gật gật đầu,“Không sai biệt lắm đi, giải trí truyền thông cùng Hollywood ngôi sao, vốn liền gắn kết chặt chẽ.” Nàng xem xem đồng hồ, nói,“Hoá trang sư mau tới , việc này đều giao cho ta xử lý, ngươi hiện tại nhiệm vụ là chụp hảo MV ! nếu ngươi có thể đem Britney phao đến tay, kia càng tốt.”

Matthew không tỏ rõ ý kiến, hắn khuyết thiếu phương diện này kinh nghiệm, làm bừa mà nói chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại.

Hoá trang sư đi đến sau, Helen - Hermann ly khai lâm thời hoá trang gian, Matthew ngược lại suy xét kế tiếp quay chụp sự tình, này vốn là người đại diện công tác một bộ phận, lấy hắn hiện thực tình huống, một xuất sắc người đại diện ắt không thể thiếu, trước mắt giai đoạn này, hắn tìm không thấy so Helen - Hermann càng xuất sắc người đại diện .

Có lẽ CAA,UTA linh tinh đại trù tính công ty tài nguyên càng thêm phong phú, nhưng ngẫm lại cũng biết, này mấy đại hình trù tính công ty cùng loại hắn như vậy cái gọi là tiềm lực hộ khách, khẳng định một trảo một bó to, có thể chia sẻ đến tài nguyên e không bằng hiện tại đâu.

Tối thiểu hắn này phân công tác còn chưa hoàn thành, Helen - Hermann lại cho hắn tìm một thử vai cơ hội.

Một giờ sau, Matthew đi ra lâm thời hoá trang gian, tại kia tên gọi là York trợ lý dẫn dắt dưới, đi tới cầu tàu mặt trên.

“Matthew, bên này !”

Cầu tàu tới gần đại hải một bên, Britney - Spears tại hướng Matthew phất tay,“Lại đây a !”

Bởi kịch tổ muốn sử dụng toàn cảnh màn ảnh quay chụp bãi biển, diễn viên nơi nghỉ ngơi sửa ở cầu tàu mặt trên, Matthew đi vào Britney ở dưới dù che nắng mặt, không chút khách khí kéo qua một cái ghế, ngồi ở nàng bên cạnh.

“Ngươi đi ra thật chậm.” Britney đã đem hắn trở thành bằng hữu.

Matthew cười cười,“Này chỉ có thể nói của ta hoá trang sư không bằng ngươi hoá trang sư.” Hắn ánh mắt theo Britney lộ tại quần cụt bên ngoài bóng loáng trắng nõn chân đi xuống xem, cuối cùng dừng ở trên cổ chân mặt,“Thương không có việc gì đi?”

“Không có việc gì.” Britney còn đứng lên đi vài bước, đi đến Matthew trước mặt lại duỗi khai thủ dạo qua một vòng,“Ngươi xem, chỉ cần không làm kịch liệt động tác, một chút việc cũng không có.”

“Ngươi đừng làm ta sợ.” Matthew nhanh chóng đứng lên đem nàng nhẹ nhàng đẩy về trên ghế,“Loại sự tình này không phải đùa giỡn .”

Britney đầy mặt vô tâm vô phế bộ dáng,“Sợ cái gì, cùng lắm thì ngươi lại ôm ta đi bệnh viện .”

Matthew thuận miệng trả lời,“Bệnh viện như vậy xa, ngươi lại nặng như vậy, ta khả ôm không được ngươi đi.”

“Ta rất nặng sao?” Britney trừng lớn ánh mắt hỏi.

Matthew bỗng nhiên tỉnh ngộ đến chính mình nói lời nói ngu xuẩn, gặp có công tác nhân viên lại đây, nhanh chóng đổi đề tài,“Muốn bắt đầu quay chụp .”

Britney tựa hồ nói liền vong, phụ họa nói,“Ân, chúng ta qua đi.”

Quả nhiên, công tác nhân viên là lại đây thông tri Matthew cùng Britney đi xuống quay chụp , bởi Britney thụ thương, Zack Snyder đối MV quay chụp tiến hành sửa chữa, trừ bỏ đã hoàn thành khiêu vũ màn ảnh, kế tiếp quay chụp trung, còn thừa khiêu vũ cảnh tượng toàn bộ hủy bỏ, quay chụp lấy bày ra nữ chính cùng nam chính ở giữa kia khó tả tình tố vi chủ.

Trên bờ cát dĩ nhiên bố trí đổi mới hoàn toàn, đẳng Zack Snyder nói qua hí, Matthew cùng Britney diễn luyện hai lần tẩu vị, chính thức quay chụp lập tức bắt đầu.

Bởi vì áp dụng toàn cảnh quay chụp, Matthew phụ cận không có máy quay phim, hắn chân trần đứng ở nước biển biên, dọc theo thủy triều bờ cát, từng bước hướng về phía trước đi, dựa theo đạo diễn Zack Snyder yêu cầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa hải thiên giao tế chỗ.

Tựa như kịch bản yêu cầu như vậy, hắn này nam chính tựa hồ hoàn toàn chìm đắm tại trời nước một màu mĩ cảnh trong.

Nước biển mĩ, bờ cát mĩ, Lam Thiên càng mĩ ! kia bầu trời xanh vạn dặm trên bầu trời, phiêu mấy đóa trắng nõn Vân nhi, đi ở trên bờ cát nhìn ra xa Lam Thiên, một trận gió thổi qua, là như vậy thích ý, như vậy tiêu sái, như vậy làm người ta vui vẻ thoải mái.

Có lẽ là gần nhất khắc khổ luyện tập phát huy tác dụng, cũng có lẽ là cùng Britney tốt quan hệ khiến hắn cảm xúc phấn khởi, giờ khắc này, Matthew trực giác phải chính mình cùng này Thiên Đường loan mĩ cảnh hòa hợp một thể.

Quay chụp cảnh tượng bên kia, Britney phảng phất trong kịch bản miêu tả nữ chính như vậy, chằm chằm nhìn thẳng Matthew, ánh mắt thủy chung chưa từng di động, thoạt nhìn cực kỳ giống gặp được tâm nghi mục tiêu thầm mến tiểu nữ sinh.

“Đình !” Zack Snyder thông qua loa phóng đại thanh âm ở trên bờ cát mặt vang lên,“Phi thường tốt, này một điều qua !”

Hắn tiếp lại hô,“Bờ cát một lần nữa bố trí, phía dưới chúng ta đi phòng ăn (nhà hàng) quay chụp !”

Ai cũng nói không nên lời cụ thể nguyên nhân, Matthew cùng Britney trạng thái đều phi thường tốt, loại này tốt trạng thái cũng kéo dài đến mặt sau vài ngày, kịch tổ nguyên bản kế hoạch lại dùng bốn ngày quay chụp hoàn thành nội dung, vỏn vẹn ba ngày liền toàn bộ thu phục .

Quay chụp kết thúc, này MV kịch tổ cũng đến tán hỏa thời điểm, nguyên bản Matthew còn tưởng ước Britney cùng nhau ăn bữa cơm tối, Helen - Hermann lại thông tri hắn bám chặt chạy về Los Angeles, kia phân tân công tác có manh mối, đối phương khiến hắn ngày hôm sau buổi sáng qua đi tham gia hải tuyển thử vai.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 58: Quân Nhân Nhân Vật

Buổi sáng chín giờ không đến, Matthew cứ dựa theo ước định đi đến ở Burbank Warner nhà sản xuất, đợi không đến ba phút, liền thấy Helen - Hermann lái xe chở Amanda cùng nhau chạy lại đây.

Đẳng này hai người đình hảo xe, ba người cùng nhau tiến vào nhà sản xuất, bởi thử vai studio cách nhà sản xuất cửa không xa, cũng không có đổi thừa xe điện, đi bộ hướng tới bên kia đi.

“Này nhà sản xuất chân phá a......” Matthew nhìn quanh bốn phía, vô luận studio vẫn là mặt khác kiến trúc, đều biến chất nghiêm trọng,“Warner không có tiền sao? Cũng không tu sửa một chút.”

Helen - Hermann không mở miệng, Amanda lại đối Matthew nói,“Gần nhất mấy năm nay, Warner phim rất ít tại Los Angeles quay chụp, đều là đặt ở Australia, này nhà sản xuất cơ bản đều là HBO tại sử dụng.”

“HBO?” Matthew cảm giác ở nơi nào nghe qua tên này.

Amanda còn nói thêm,“HBO là Warner kì hạ có tuyến TV võng.”

Matthew bị Helen - Hermann vội vã từ MV kịch tổ kêu lên đến, chỉ biết là sắp thử vai là một phần trọng lượng cấp công tác, cụ thể tình huống lại không quá rõ ràng, không khỏi hỏi,“Ta tham gia thử vai là HBO đầu chụp phim truyền hình tập?”

Helen - Hermann rốt cuộc mở miệng ,“Do HBO, DreamWorks cùng BBC đẳng công ty liên hợp đầu chụp.” Nàng vừa đi vừa nói chuyện,“Người sản xuất là Tom - Hanks cùng Steven - Spielberg.”

“Nghe vào tai rất không sai a.” Matthew nói thầm một câu.

Dù cho hắn thiển cận, cũng biết DreamWorks cùng BBC đẳng công ty, Tom - Hanks cùng Steven - Spielberg càng là như sấm bên tai.

Matthew hảo kỳ hỏi,“Ngươi theo ta nói qua đây là chiến tranh hí? Cái gì chiến tranh hí?[ Cứu vớt binh nhì Ryan ] như vậy sao?”

[ Cứu vớt binh nhì Ryan ] hắn xem qua, còn không chỉ một lần, về Đệ nhị thế chiến mĩ kịch lại hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì khi đó hắn căn bản là không xem mĩ kịch, ngược lại không phải đối mĩ kịch có thành kiến, mà là xem qua phim truyền hình đều thích kéo kịch tình, thật sự để người không kiên nhẫn.

“Loại hình có điểm tương tự, về 101 hàng không sư .” Amanda đi đến Matthew bên cạnh, nói,“1998 năm, tại [ Cứu vớt binh nhì Ryan ] tuyên truyền trong lúc, một tham gia qua Đệ nhị thế chiến lão binh tự tay hướng Tom - Hanks đưa tặng một quyển về 101 hàng không sư tiểu thuyết. Đọc xong sau, Tom - Hanks lại đem thư chuyển tặng cho Steven - Spielberg, hai người theo sau quyết định đem tiểu thuyết chụp thành phim truyền hình, cũng cộng đồng đảm nhiệm nên phim truyền hình giám chế.”

Helen - Hermann quay đầu nhìn về phía nàng, Amanda thè lưỡi,“Báo chí trên tuyên truyền chính là như vậy viết .”

“Này hạng mục tạm thời định danh là Band of Brothers.” Helen - Hermann cũng đối Matthew nói vài câu,“Cơ bản tình huống cùng Amanda nói không sai biệt lắm.”

Matthew quay đầu nhìn về phía Helen - Hermann, vừa đi vừa oán giận,“Hermann tiểu thư, ta lập tức liền muốn tham gia thử vai , ngay cả kịch tổ tình huống đều chưa hiểu được.”

“Ta đã cho ngươi chuẩn bị tốt tư liệu .” Helen - Hermann phảng phất không có nhìn thấy Matthew, trực tiếp hướng phía trước đi,“Lần này thử vai chỉ là khiến ngươi xuyên lên quân trang, xem xem ngoại hình thích hợp hay không một quân nhân, không có mặt khác nội dung.”

Matthew nhún vai, dứt khoát ngậm miệng không lại nói cái gì.

Đi đến một cửa vắt ngang cự đại HBO nhãn hiệu studio tiền, Helen - Hermann cùng kịch tổ công tác nhân viên nói một câu, mang theo Matthew cùng Amanda hai người tiến vào studio, theo bên tay trái thông đạo, đi đến một cự đại chờ thính bên trong.

Nơi này đặt rất nhiều trương liên bài ghế ngồi, lúc này ngồi trên trăm diễn viên, Matthew nhanh chóng nhìn một vòng, phát hiện này mấy diễn viên có một giống nhau điểm, toàn bộ đều là hai mươi tuổi tả hữu đến tầm bốn mươi tuổi người da trắng nam tính.

Có lẽ trong đó có giống hắn như vậy hỗn loạn Hoa kiều hoặc là mặt khác huyết thống hỗn huyết, nhưng những người này từ ngoại mạo đặc thù thượng xem, không có ngoại lệ đều là người da trắng.

Helen - Hermann nhìn xem biểu,“Các ngươi hai ở chỗ này chờ hội, ta đi tìm người, phỏng chừng chừng mười phút liền trở lại.”

Có vài lần trước thử vai kinh nghiệm, Matthew cảm giác quyết định thử vai kết quả không chỉ là diễn viên thử vai biểu hiện, còn có quá nhiều trường nhân tố bên ngoài tố, Helen - Hermann khả năng chính là đi tranh thủ này mấy trường nhân tố bên ngoài tố.

Đẳng Helen - Hermann rời đi, Matthew cùng Amanda tìm trương không người ghế dài ngồi xuống.

“Như thế nào tất cả đều là người da trắng?” Hắn hảo kỳ hỏi.

“Ngươi không biết?” Amanda nhìn nhìn Matthew, thấy hắn thật không biết, nói,“101 hàng không sư tại Đệ nhị thế chiến khi vốn chính là người da trắng bộ đội.”

Matthew gật gật đầu,“Ta đối lịch sử không thế nào lý giải.”

Lão mĩ lịch sử hắn biết đến tương đương hữu hạn, về Đệ nhị thế chiến cũng rất ít, đại khái cũng liền biết đổ bộ Normandy cùng Roosevelt linh tinh .

“Amanda, hỏi ngươi vấn đề.” Matthew bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện,“Helen bao nhiêu đại ?”

“Ngươi hỏi cái này làm cái gì?” Amanda hảo kỳ nhìn Matthew,“Nữ nhân tuổi đều là bí mật.”

Matthew khoa tay múa chân xuống tay, nói,“Helen thoạt nhìn cũng chính là hai mươi tuổi xuất đầu bộ dáng, nhưng làm người xử thế rất lãnh tĩnh, giống như xã hội lịch duyệt cũng phi thường phong phú.”

Hắn cảm giác Helen - Hermann xã hội lịch duyệt không thể so hắn kém, nhưng hắn không tại trường học đãi quá nhiều thời gian dài, sơ trung vừa tốt nghiệp liền đi ra làm công kiếm ăn, rất nhiều thứ đều đến từ xã hội tầng dưới chót tôi luyện, từng làm một khốn cùng vùng núi đi ra hài tử, vẫn là dốc hết sức khơi mào toàn bộ gia đình cái loại này, khả năng người bình thường rất khó tưởng tượng, hắn kinh lịch qua như thế nào gian nan sinh hoạt cùng phức tạp tâm lộ lịch trình.

Amanda không phức tạp tâm tư, trực tiếp hỏi,“Như vậy không phải rất bình thường sao?”

“Bình thường sao?” Matthew dựa theo chính mình lý giải phương thức nói,“Chẳng lẽ giống nàng loại này...... Xuất thân rất tốt nữ hài, không nên đều là nhà ấm trung đóa hoa sao?”

“Ta xem như nhìn ra, ngươi đối xuất thân tốt người có thành kiến a.” Amanda bĩu môi, còn nói thêm,“Giống ngươi nói cái loại này nhân, là có, hơn nữa rất nhiều, nhưng không phải sở hữu xuất thân tốt người đều là như vậy, hơn nữa Helen gia đình cũng coi như không hơn bao nhiêu hảo.”

Nàng nhún vai,“Helen từ mười lăm tuổi bắt đầu, liền cùng nàng phụ thân tham dự chính thức thương vụ party, nếm thử tham dự một ít thương nghiệp hoạt động, đặc biệt là tại Hollywood này giới, nàng tại đây trong mười năm, nhận thức rất nhiều người, cho dù là lên đại học chương trình học tối khẩn trương thời điểm, cũng không có buông tay qua xã hội thực tiễn, năm kia tốt nghiệp sau, còn tại CAA thu phát thất đợi hơn một năm.”

Amanda tựa hồ rất sùng bái chính mình biểu tỷ,“Vì đi ra gây dựng sự nghiệp, Helen trả giá cùng cố gắng là ngươi không thể tưởng tượng .”

Matthew phía trước căn bản tiếp xúc không đến cái gọi là tinh anh giai tầng, đối với này những không phải rất lý giải, nhưng hắn có thể tưởng tượng, Helen - Hermann có thể có như thế rộng lớn quan hệ xã hội võng, cùng nàng gia đình tất không thể phân, Amanda từng lộ ra qua, Helen - Hermann phụ thân tại Hollywood phấn đấu vài thập niên, cứ việc không phải giới nội cao nhất đại lão, lại cũng kết xuống rộng khắp nhân mạch quan hệ, mà này mấy đều có thể trở thành Helen - Hermann trợ lực.

Nói vậy Helen - Hermann lựa chọn tại Hollywood phát triển sự nghiệp, cũng cùng này giới đối với nàng đến nói càng dễ dàng một ít có quan hệ.

Matthew cùng Amanda còn tại thảo luận Helen - Hermann, Helen - Hermann đã đi mà quay lại.

Nàng lắc lư đầu ý bảo một chút Matthew cùng Amanda,“Theo ta đi.”

Hai người lập tức cùng Helen - Hermann rời đi chờ đại sảnh, đi đến một gian tạo hình thất tiền, Helen - Hermann cùng cửa một danh công tác nhân viên nói,“Hỗ trợ thông tri một chút Eric - Berk tiên sinh, Matthew - Horner lại đây .”

Tựa hồ là nghe được Helen - Hermann thanh âm, tạo hình thất môn bị người từ bên trong kéo ra, lộ ra nhất trương trung niên nam nhân gương mặt, đối Helen - Hermann nói,“Vào đi.”

Dưới tình huống bình thường, người đại diện rất ít trực tiếp tham dự thử vai, Helen - Hermann cùng đối phương rất quen thuộc, tiếp đón một chút Matthew, trước đi vào.

“Eric, đây là Matthew - Horner, của ta hộ khách.”

Đẳng Matthew cũng tiến vào, nàng vi song phương làm giới thiệu,“Matthew, đây là Eric - Berk, kịch tổ người sản xuất.”

“Ngươi hảo, Berk tiên sinh.” Matthew chủ động vươn tay, Eric - Berk ở mặt trên cầm,“Ngươi hảo.”

Tiếp, Eric - Berk chỉ chỉ trang phục sư bên kia,“Đi trước thay quần áo đi.”

Matthew đi đến trang phục sư bên kia, cùng hắn chọn lựa hợp thân hàng không sư quân trang.

“Ngoại hình cũng không tệ lắm, trưởng rất cường tráng.” Eric - Berk tựa hồ đối Matthew tương đối hài lòng,“Gương mặt góc cạnh rõ ràng, thông qua tuyển diễn viên tổ bên kia sơ thí hẳn là không thành vấn đề.”

Helen - Hermann cười nói,“Matthew rất thích hợp biểu diễn cứng rắn phái nhân vật.” Nàng cố ý nói,“Ridley - Scott đạo diễn từng khiến hắn diễn qua tân phiến Gladiator trung Dã Man nhân lãnh tụ.”

“Ân.” Eric - Berk gật gật đầu,“Ta sẽ nhắc nhở tuyển diễn viên tổ nhân.”

“Cám ơn ngươi, Eric.”

Hai người hàn huyên không bao lâu, Matthew đổi hoàn quân trang đi ra, hắn trên đầu mang mũ sắt, thân xuyên Đệ nhị thế chiến khi 101 hàng không sư binh lính bình thường tác chiến phục, nhìn qua diện mạo hiên ngang lại khôi ngô dũng mãnh.

“Khẳng định không thành vấn đề.” Eric - Berk chỉ nhìn một cái, liền gọi đến một danh trợ lý,“Mang Horner tiên sinh đi thử vai tổ, ta cùng B tổ người phụ trách chào hỏi , trực tiếp chen ngang là được.”

Helen - Hermann một điểm đều không lo lắng, Matthew ngoại hình điều kiện vốn là thích hợp này loại hình nhân vật, còn có Eric - Berk hỗ trợ, nếu ngay cả hải tuyển thức lần đầu thử vai đều không thể thông qua, nàng cũng không cần tại giải trí trù tính này nghề lăn lộn.

Matthew đi đến phòng thử vai, đẳng bên trong diễn viên đi ra, tiếp bị hô đi vào, thử vai so MV lần đầu thử vai còn muốn đơn giản, khiến Matthew làm qua tự giới thiệu, lại đứng ở nơi đó quan trắc hắn hình thể, cuối cùng chụp mấy tấm ảnh cùng một đoạn ghi hình, liền gọi hắn ly khai.

Lần này thử vai căn bản không có cụ thể nhân vật, tuyển diễn viên tổ tựa hồ chỉ là xem hắn thích hợp hay không biểu diễn quân nhân này một loại hình.

Loại này đơn giản thử vai, kết quả đi ra cũng rất nhanh, Matthew trở lại kia gian tạo hình thất thời điểm, Helen - Hermann đã tiếp đến thông tri, hắn thông qua lần này thử vai .

Đẳng Matthew đổi về quần áo, Helen - Hermann chuẩn bị cáo từ thời điểm, Eric - Berk bỗng nhiên nói,“Hai vị, có mấy điểm ta tất yếu trước đó thuyết minh một chút.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 59: Chiến Tranh Kẻ Xâm Lược

Nghe được Eric - Berk nói như vậy, Matthew hơi hơi sửng sốt, nhớ tới Britney MV kịch tổ phía trước đạo diễn Martin - Jackson, trong lòng âm thầm cảnh giác, chẳng lẽ gã này cũng có cùng loại đặc thù đam mê?

Nhưng ngẫm lại lại không đúng, chung quy nơi này không chỉ hắn một người, còn có người đại diện cùng phục trang sư chờ ở trường.

Quả nhiên, Matthew chính mình suy nghĩ nhiều, Eric - Berk theo như lời sự tình, cùng đặc thù đam mê một điểm quan hệ cũng không có.

“Kịch tập quay chụp địa chủ yếu tại Âu Châu, đại bộ phận tập trung tại Anh quốc cùng Pháp quốc.”

Xem tại Helen - Hermann phân thượng, Eric - Berk trước đó để lộ một điểm tin tức,“Quay chụp bắt đầu phía trước, sở hữu đóng vai chủ yếu quân nhân nhân vật diễn viên, muốn tại Anh quốc tiến hành không ít hơn một tháng đến nửa tháng quân sự huấn luyện, huấn luyện rất mệt rất khổ.”

“Không thành vấn đề.” Matthew nói.

Phương diện này hắn có chuẩn bị tâm lý, khổ cùng mệt hắn đều không sợ.

Eric - Berk còn nói thêm,“Quay chụp thời gian khả năng sẽ duy trì liên tục trên nửa năm, các ngươi muốn điều chỉnh tốt lịch phát hành.”

Matthew đầu tiên là gật đầu, sau đó nhìn về phía Helen - Hermann, lúc này hắn cũng tưởng đến, Eric - Berk nhiều lời này mấy, hoàn toàn là xem tại Helen - Hermann trên mặt mũi.

“Còn có một điểm, trọng yếu nhất !” Eric - Berk nhìn về phía Matthew, hỏi,“Ta nhớ rõ ngươi trên tư liệu biểu hiện, ngươi không phải diễn viên công hội thành viên?”

Matthew vò đầu, Helen - Hermann nói tiếp nói,“Tạm thời không phải, ta đã vì hắn chuẩn bị tốt gia nhập diễn viên công hội tư liệu.”

Eric - Berk thúc giục nói,“Mau chóng đi làm, đây là công hội lập hồ sơ hạng mục, chủ yếu nhân vật các diễn viên tất yếu là công hội thành viên.”

“Ngươi yên tâm.” Helen - Hermann chỉ chỉ chính mình túi công văn,“Tư liệu ta mang theo đâu, ra nhà sản xuất chúng ta liền đi công hội.”

Rời đi nhà sản xuất, Helen - Hermann tiếp đón Matthew lên chính mình ô tô, lập tức mang theo hắn tiến đến diễn viên công hội, tựa như tại tạo hình thất nói như vậy, nàng đã vì Matthew chuẩn bị tốt các loại gia nhập diễn viên công hội tất yếu tư liệu, lấy Matthew hiện tại lý lịch, gia nhập diễn viên công hội vấn đề không lớn, hơn nữa Helen - Hermann tại công hội cũng có người quen.

Bất quá, ba ngàn dollar nhiều một chút phí dụng, cần Matthew tự gánh vác.

Tại Helen - Hermann cùng đi dưới, xong xuôi nhập hội thủ tục, Matthew bi ai phát hiện, liên quan thượng thủ cơ cùng nhị thủ TV cùng máy chiếu phim gói tiêu phí, hắn tại [Sometimes]MV kịch tổ bốn ngàn dollar tiền lương, cơ bản đều tiêu hết .

Nếu không phải Liszt cho hắn một tháng toàn cần, từ hồng chim cánh cụt công ty lĩnh đến cả một tháng thù lao, hiện tại đỉnh đầu sẽ càng khẩn trương.

Từ diễn viên công hội đi ra, Matthew lại đi lên Helen - Hermann xe đi đến Thiên Sứ trù tính công ty, trừ có liên quan về Band of Brothers tư liệu muốn cầm, Helen - Hermann còn muốn cùng hắn lại đàm đàm về nhân vật vấn đề.

“Amanda......”

Cùng tiến lên lâu thời điểm, Matthew hỏi đi ở bên cạnh nữ hài,“Ngươi biết có cái gì hao thời gian ngắn, lại đến tiền mau công tác sao?”

“Có a.” Amanda lập tức cấp ra đáp án,“Cướp ngân hàng hoặc là đi Mexico hướng bên này vận độc.”

“Ngươi rất thiếu tiền sao?” Phía trước Helen - Hermann cũng nghe đến,“Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng thanh toán ?”

“Cái gì tiền bồi thường vi phạm hợp đồng?” Amanda hảo kỳ hỏi.

Matthew không có để ý Amanda vấn đề, nói,“Bọn họ thời gian rất lâu chưa cho ta phát luật sư hàm , khả năng coi như hết.”

“Tính?” Helen - Hermann lắc lắc đầu,“Phỏng chừng là đi pháp luật trình tự .”

Nàng rẽ lên tầng hai, đẳng Matthew đi lên, còn nói thêm,“Thu đến pháp viện lệnh truyền, nhớ rõ thông tri ta.”

Suy nghĩ một chút, Matthew cảm giác Helen - Hermann phân tích có đạo lý, nói không chính xác đối phương thật tại đi pháp luật trình tự, gật gật đầu,“Ta minh bạch.”

Có Helen - Hermann này người đại diện, loại sự tình này ứng đối lên đến, tối thiểu có thể khiến hắn thiếu đau đầu một ít.

Bất quá, hắn bao nhiêu vẫn là ôm điểm may mắn tâm lý, một tiểu nhân vật, hẳn là sẽ không để người nhớ mãi không quên đi?

Tiến vào văn phòng, Helen - Hermann bang Matthew tiếp một chén nước, nói,“Ngươi gần nhất không cần tiếp mặt khác công tác, kế tiếp thử vai đối với ngươi phi thường có trọng yếu, ngươi toàn bộ tinh lực tốt nhất đều dùng đến chuẩn bị chúng ta muốn tranh thủ nhân vật.”

Nàng đối Amanda khoa tay múa chân thủ thế, Amanda mở ra một tủ văn kiện, từ bên trong ôm ra xếp chừng một thước Anh hậu tư liệu, tư liệu bên trên còn có một quyển sách, là Band of Brothers nguyên tác tiểu thuyết.

“Mấy thứ này, đều là ta chuyên môn thu thập.” Helen - Hermann bưng một ly cà phê, ngồi vào bàn công tác mặt sau,“Ngươi cầm lại đi hảo hảo nghiên cứu một chút.”

Nàng uống một ngụm cà phê, còn nói thêm,“Cự ly tiếp theo thử vai đại khái còn có chừng một tháng, Eric - Berk tại đây nhân vật thử vai trung không có bất cứ quyền phát ngôn, kịch tổ chân chính quyết sách quyền nắm giữ tại HBO cùng Tom - Hanks cùng với Steven - Spielberg trong tay, ta cùng bọn họ không thể nói được lời.”

Matthew nghe được Helen - Hermann nói như vậy, tâm nháy mắt lạnh một đoạn.

Hắn biết chính mình lý lịch không đủ, biểu diễn kinh nghiệm cũng không phong phú, nhập hành bất quá nửa năm thời gian, cùng mặt khác diễn viên so sánh với, một điểm ưu thế cũng không có.

Nguyên bản, hắn cho rằng Helen - Hermann cùng kịch tổ quan hệ, có lẽ có thể trở thành tả hữu thử vai mấu chốt nhân tố, hiện tại xem ra, phương diện này không cần lại ôm có quá nhiều ảo tưởng .

“Cho nên nói......” Helen - Hermann buông xuống ly cà phê,“Ngươi thử vai khi phát huy nhất định phải xuất sắc, cho dù là không thông qua thử vai, cũng muốn cấp kịch tổ lưu lại tương đối khắc sâu ấn tượng, như vậy ta mới có thể tại chấp hành bị tuyển phương án khi, vì ngươi tranh thủ đến kém một chút một ít nhân vật.”

Matthew tiếp nhận Amanda ôm tới được tư liệu, đặt ở bên cạnh trên bàn trà, hỏi,“Ngươi chế định mấy bộ phương án.”

“Hai bộ.” Helen - Hermann nếu khiến Matthew lại đây, liền chuẩn bị tế đàm,“Tuy rằng hiện tại lấy không được kịch bản, bất quá ta tại Eric - Berk chỗ đó xem qua một phần kế hoạch biểu, biểu trung có chủ yếu nhân vật cùng thứ yếu nhân vật thiết lập, ta nhìn thấy một khả năng sẽ rất xuất sắc vai phụ, hắn vai diễn cũng tương đối trọng, đây là chúng ta hàng đầu tranh thủ mục tiêu.”

Matthew lấy qua nguyên tác tiểu thuyết, lật ra xem mục lục, đồng thời hỏi,“Nào nhân vật? Có thể cụ thể nói nói nha? Ta xem thư thời điểm cũng có thể có trọng điểm chú ý.”

“Ronald Speirs !” Helen - Hermann tựa hồ nghiên cứu qua nhân vật này,“Hắn là E liên thứ bốn nhậm liên trưởng, dũng mãnh quyết đoán, có khi thậm chí lãnh khốc, tiêu chuẩn thiết huyết quân nhân, phi thường thích hợp ngươi.”

Matthew sờ sờ hình dáng rõ ràng lại đường cong cường tráng rõ ràng khuôn mặt, nhân vật này thiết lập xác thật rất phù hợp hắn ngoại hình.

Helen - Hermann lúc này còn nói thêm,“Spears trừ là ngạnh hán ngoài, vẫn là điển hình chiến tranh lược đoạt giả. Theo ý ta qua trong nhân vật thiết lập, đây là rất dễ dàng xuất sắc một.”

“Nghe ngươi nói như vậy......” Matthew hỏi,“Ronald Speirs là chủ yếu vai phụ đi?”

“Ân.” Helen - Hermann gật gật đầu, thẳng thắn,“Ta cho rằng hắn vai diễn cùng nhân vật vai diễn đều rất nặng.”

Matthew tin tưởng không đủ,“Như vậy một nhân vật, ta có thể lấy đến?”

Helen - Hermann nhìn hắn,“Không thử một chút như thế nào biết? Ngươi không phải rất có biện pháp sao?”

“Ta......” Matthew bất đắc dĩ , chỉ có thể nói,“Ngươi cảm giác ta có thể cùng Steven - Spielberg hoặc là Tom - Hanks kéo lên quan hệ sao?”

Helen - Hermann lắc lắc đầu,“Không thể.”

Nàng ho khan một tiếng, còn nói thêm,“Có thể lấy đến nhân vật này, ngươi vận khí bạo biểu, mặt sau phát triển sẽ thuận lợi một ít; Không thể lấy đến mà nói, cũng không có cái gì......”

Matthew chỉ chỉ kia đôi tư liệu,“Bị đào thải mà nói, chúng ta nhiều như vậy chuẩn bị công tác không phải làm không công sao?”

“Ta nói còn chưa nói xong.”

“Ngươi có thể hay không một lần tính đem lời nói đi ra.” Matthew đối Helen - Hermann nói chuyện phương thức rất có ý kiến,“Không cần bao giờ cũng là chen a chen .”

Helen - Hermann căn bản không để ý tới Matthew câu nói kế tiếp, tiếp tục nói,“Lần này kịch tổ chân tuyển diễn viên phương thức không quá giống nhau, bởi nhân vật đều là quân nhân, trọng yếu nhất nhân vật đào thải xuống dưới diễn viên, trong đó xuất sắc kia vài, kịch tổ sẽ căn cứ thực tế tình huống, cho bọn họ một ít thứ yếu vai phụ.”

Matthew minh bạch lại đây,“Cho nên, ngươi chế định dự bị kế hoạch?”

“Không sai.” Helen - Hermann gật đầu thừa nhận,“Ở này đó nhân vật thượng, Eric - Berk có nhất định lời nói quyền, chỉ cần ngươi có thể ở thử vai trung cấp kịch tổ các đại lão lưu lại khắc sâu ấn tượng, có ta cùng Eric tại, lấy đến một thứ yếu vai phụ vẫn là có chút nắm chắc .”

Nàng hai tay chống ở trên bàn công tác,“Đương nhiên, chúng ta hàng đầu mục tiêu vẫn là Ronald Speirs, nhân vật này thiết lập xa so với kia chút thứ yếu nhân vật xuất sắc, kịch tập truyền phát sau nhận đến chú ý khẳng định sẽ càng nhiều.”

Matthew khép lại kia quyển sách, lại không có nói chuyện, thẳng thắn giảng, tranh đoạt như vậy một nhân vật, hắn xác thật tin tưởng không đủ.

Loại sự tình này, không phải kêu lên vài tiếng ta có tin tưởng hoặc là ta nhất định có thể hành liền thật có thể làm được, tự tin muốn có lấy cơ hội, năng lực cùng nhân mạch mạng lưới quan hệ đẳng phần đông tổ hợp cùng một chỗ điều kiện đến làm để khí.

Vô luận từ phương diện nào xem, hắn đều để khí không đủ.

Phỏng chừng Helen - Hermann cũng có loại này ý tưởng, bởi vậy mới có cái gọi là dự bị kế hoạch.

“Ta tận lực !” Matthew chỉ có thể nói như vậy.

“Đừng có quá lớn áp lực.” Helen - Hermann nhìn thấy Matthew tuổi trẻ gương mặt thủy chung chau mày, dứt khoát thích hợp giảm sức ép,“Hàng đầu mục tiêu chúng ta là tranh thủ, cho dù lấy không được, cũng không phải tai nạn.”

Matthew nở nụ cười,“Ngươi yên tâm, Helen. Áp lực chỉ biết trở thành của ta động lực.”

Helen - Hermann đối Matthew khoát tay,“Hảo, ngươi trở về làm chuẩn bị đi.” Nàng xem đến Matthew ôm lấy kia một xấp tư liệu, còn nói thêm,“Có nghi vấn mà nói, đúng lúc theo ta câu thông, không cần thiện tác chủ trương.”

“Ta biết.” Matthew ôm lấy tư liệu, xoay người hướng về cửa phòng đi,“Cho nhau tín nhiệm nha.”

Thực ra hắn biết rõ, này công tác cơ hội hoàn toàn là Helen - Hermann tranh thủ đến , đây là Tom - Hanks cùng Steven - Spielberg kịch tổ, thật muốn đạt được một có phân lượng nhân vật, dù cho không phải Ronald Speirs, mà là thứ yếu vai phụ loại này, hắn cũng khả năng muốn gặp phải rất kịch liệt cạnh tranh.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 60: Khí Chất Là Linh Hồn Của Hình Tượng

Đối mặt kịch liệt cạnh tranh, đừng nói là thắng được , cho dù là muốn có thắng được hi vọng, cũng muốn làm hảo 100% chuẩn bị, bởi Band of Brothers kịch tổ còn bị vây ở ban sơ trù bị giai đoạn, các loại tin tức đều nghiêm khắc quản khống, Matthew lấy đến tay tư liệu, đều là Helen - Hermann hao hết tâm tư mới làm ra .

Tuy nói này mấy không thể cam đoan hắn thông qua thử vai, nhưng không cẩn thận nghiên cứu mà nói, thông qua thử vai tỷ lệ sẽ càng tiểu.

Mấy ngày kế tiếp, Matthew trừ đi biểu diễn ban tiếp tục lên lớp, còn lại thời gian cơ bản đều dùng đến nghiên cứu Helen - Hermann cung cấp tư liệu.

Này mấy tư liệu tuy rằng không phải đặc biệt chi tiết, nhưng lớn đến Band of Brothers được duyệt bối cảnh, nhỏ đến một ít vai phụ thiết lập, đều có tương quan miêu tả.

Có thể ở thử vai phía trước lấy đến như vậy một phần tư liệu, Matthew cảm giác Helen - Hermann vẫn là rất cấp lực .

Helen - Hermann đầu tiên tại tư liệu trung vi Matthew ghi chú rõ , là kịch tổ quyền lực lớn nhất ba người, cũng chính là Gary - Goetzman, Tom - Hanks cùng Steven - Spielberg, này ba người cơ hồ nắm có kịch tổ sở hữu diễn chức nhân viên nhân sự quyền, quay chụp quyền cùng chế tác quyền.

Này ba người quan hệ lương hảo, Tom - Hanks cùng Gary - Goetzman từng hợp tác qua [ Philadelphia cố sự ] cùng That Thing You Do!; Tom - Hanks cùng Spielberg hợp tác qua [ Cứu vớt binh nhì Ryan ], hơn nữa dựa theo trên tư liệu biểu hiện, hai người trừ Band of Brothers, còn đem tiếp tục hợp tác đi xuống.

Mặt khác, Helen - Hermann còn ghi chú, Tom - Hanks không chỉ là Band of Brothers chế tác nhân, còn vô cùng có khả năng là trong đó nào đó một tập đạo diễn.

Nàng phân tích Tom - Hanks mới là toàn bộ hệ liệt chủ đạo giả.

Nói cách khác, nếu có thể thu phục Tom - Hanks mà nói, chỉ cần thử vai khi biểu hiện tại tiêu chuẩn tuyến trên đây, lấy đến Ronald Speirs nhân vật này hi vọng vẫn là rất lớn .

Vấn đề là như thế nào mới có thể thu phục Tom - Hanks? Helen - Hermann đã nói rõ, nàng cùng Tom - Hanks cùng Steven - Spielberg loại này tầng cấp nhân đáp không thượng nói.

Về phần Matthew chính mình, không phải tự coi nhẹ mình, hắn cùng với này hai người ở trong nghề địa vị phỏng chừng cách Thái Bình Dương lại thêm Đại Tây Dương như vậy xa, lộng không tốt liên Ấn Độ Dương cũng muốn tính cả.

Có thể hay không giống lấy đến Britney MV nam chính như vậy, dựa vào Tiên Tri trước sớm giác ngộ ưu thế, tiến hành thích hợp thao tác? Matthew lại hồi tưởng dưới về Tom - Hanks cùng Steven - Spielberg ký ức, này hai người đại danh đỉnh đỉnh, nhưng tương quan bát quái chuyện xấu lại không bất cứ ấn tượng.

Hơn nữa này hai người tuổi không nhỏ, đều là xã hội kinh nghiệm cùng lịch duyệt phi thường phong phú nhân, dùng đối phó Britney như vậy cấp thấp thủ đoạn, chỉ sợ sẽ tự tìm phiền toái.

Matthew đối với tư liệu suy nghĩ thật dài thời gian, không có bất cứ đầu mối.

Cũng không trách được Helen - Hermann khiến hắn thử vai khi muốn đem hết toàn lực, này khả năng là duy nhất thắng được cơ hội.

Qua lại kia vài oai môn tà lộ không có cách nào khác đi, Matthew dứt khoát ném tới một bên, tiếp tục xem mặt khác phương diện tư liệu, nhất là về nhân vật thiết lập.

Helen - Hermann từ Eric - Berk chỗ được đến tin tức, Band of Brothers chỉnh thể phong cách sẽ noi theo Steven - Spielberg cùng Tom - Hanks hợp tác [ Cứu vớt binh nhì Ryan ], bất quá cùng [ Cứu vớt binh nhì Ryan ] hư cấu cố sự bất đồng, Band of Brothers cải biên tự chân nhân chuyện thật, mỗi nhân vật đều có trùng tên trùng họ nguyên hình nhân vật, thậm chí Tom - Hanks kế hoạch quay chụp bộ phận cảnh tượng khi khiến nguyên hình ở một bên “Đốc chiến”, bảo đảm chân thật hoàn nguyên.

Kịch tình phương diện bởi kịch tổ bảo mật, Helen - Hermann chỉ lấy đến một phi thường đơn giản cố sự đề cương, đại khái chính là này kịch tụ lại ở Đệ nhị thế chiến Âu Châu chiến trường, giảng thuật quân Mỹ 101 hàng không sư 506 đoàn đệ nhị doanh E liên binh lính từ Georgia châu huấn luyện doanh đến Âu Châu chiến trường 434 thiên cố sự.

Phương diện này hữu dụng nhất tin tức, còn lại là mini kịch mỗi tập đều có tương đối tập trung nhân vật, thông qua đối với nhân vật cường hóa miêu tả, biểu hiện ra chiến sự tiến triển đồng thời thủy chung bắt lấy nhân vật tâm lý cùng trạng thái, dùng nhân vật chống đỡ lên kịch trung chiến tranh trường hợp phục nguyên.

Nói cách khác, mỗi một tụ hội có một tương đối nhân vật chính.

Ronald Speirs nhân vật này hay không sẽ là trong đó một tập nhân vật chính? Matthew tự nhiên mà vậy nghĩ tới chuẩn bị tranh đoạt nhân vật thượng, đáng tiếc cùng cụ thể kịch tình như vậy, đây là kịch tổ độ cao bảo mật tin tức, Helen - Hermann căn bản không cầm đến tay.

Còn có một điểm, Helen - Hermann còn nghe được, trừ Band of Brothers này quyển sách,E liên binh lính David - Kenyon - Webster nhật ký hồi ức lục cũng là kịch bản sáng tác trọng yếu nơi phát ra.

Đáng tiếc, này phân nhật ký hồi ức lục đã tại kịch tổ trong tay , nàng còn tại nếm thử có thể hay không tìm một phần sao chép kiện.

Xem xem tư liệu bên trên miêu tả, Matthew chỉ có thể cảm khái, Helen - Hermann nữ nhân này tính cách có chút ngạo mạn, bóp kem đánh răng thức nói chuyện phương thức cũng rất để người đau đầu, nhưng tại chăm chú phụ trách thượng, cơ bản không có chỗ nào đáng xoi mói.

Tư liệu phi thường dày, Helen - Hermann chuẩn bị công tác làm phi thường tinh tế tỉ mỉ, Matthew tiếp tục hướng phía sau phiên, tiếp thấy được một điều có thể khiến hắn gia tăng tin tưởng tin tức.

Gary - Goetzman, Tom - Hanks cùng Steven - Spielberg ba vị chế tác nhân tại diễn viên phương diện đạt thành qua nhất trí ý kiến, vi tránh cho diễn viên độ nổi tiếng mơ hồ Band of Brothers chân thật sắc thái, kịch tổ đem chọn lựa đại bộ phận người xem không quá quen thuộc diễn viên, lấy tăng cường chân thật tính cùng thuyết phục lực.

“Trách không được Helen khiến ta đi tranh thủ như vậy một trọng yếu nhân vật.” Matthew âm thầm gật đầu,“Cũng không phải một điểm cơ hội cũng không có.”

Lại kế tiếp chính là nhân vật phương diện tình huống , Helen - Hermann đã hoàn toàn xác định , chính là Richard - Winters sẽ là này bộ kịch tập tuyệt đối nhân vật chính.

Mặt khác nhân vật giới thiệu Matthew chỉ là thoáng nhìn một chốc, sau đó trọng điểm xem lên hắn chuẩn bị tranh đoạt Ronald Speirs nhân vật này.

Helen - Hermann còn điểm ra Matthew tranh đoạt nhân vật một cái khác hoàn cảnh xấu, hắn tương đối tuổi trẻ.

Bất quá, đây không phải bao nhiêu lớn vấn đề, Helen - Hermann cho rằng hắn tâm lý thành thục, bề ngoài tại Hollywood hoá trang trước mặt không đáng kể chút nào vấn đề.

Huống hồ, đối với Tây phương nhân đến nói, hai mươi tuổi tả hữu cùng hơn hai mươi tuổi phân biệt không phải rất lớn.

Tư liệu bên trên có đại khái thiết lập, trừ Helen - Hermann nói kia vài, còn ghi chú rõ đây là một sức chiến đấu siêu cường ngạnh hán quân nhân, nguyên lai tại D liên phục dịch, Bỉ Ba Tư thác niết tuyết tàn khốc một trận chiến trung, bởi E liên quan chỉ huy lâm trận hoảng loạn, Spears động thân mà ra, cũng lâm thời sai khiến vi E liên quan chỉ huy.

Mặt khác, Helen - Hermann cố ý ghi chú rõ, trong lời đồn này nhân giết qua Đức quân tù binh.

“Giết qua tù binh?”

Tư liệu bên trên cung cấp tin tức thực ra phi thường hữu hạn, muốn càng nhiều lý giải nhân vật này, Matthew cảm giác hẳn là chăm chú nghiên đọc một chút Band of Brothers nguyên tác.

Nếu đặt ở mấy tháng phía trước, khiến Matthew xem như vậy một quyển tiểu thuyết, hắn sẽ phi thường đau đầu, may mà trải qua này mấy tháng kiên trì bền bỉ đọc luyện tập, không dám nói đọc trình độ đột nhiên tăng mạnh, đọc một lượt Band of Brothers nguyên tác tiểu thuyết, ngược lại cũng không tính phi thường khó khăn.

Không chỉ là chính mình nghiên cứu, Matthew tự thân trình độ hữu hạn, còn tại biểu diễn khóa rất nhiều, riêng đi thỉnh giáo lão sư David - Astor.

Matthew có lựa chọn đem thử vai cùng nhân vật tình huống cùng David - Astor giảng thuật một lần.

“Ngươi là nói ngươi đạt được Spielberg cùng Tom - Hanks Band of Brothers thử vai cơ hội?”

Trong văn phòng, David - Astor sờ chính mình đầu trọc, đối Matthew nói,“Đây là một khó được hảo cơ hội, ngươi nắm chắc mà nói, đối với tương lai sự nghiệp phát triển rất có giúp.”

Matthew đầy mặt sầu khổ,“Ta cũng tưởng nắm chắc, nhưng nhân vật này khả năng có mấy chục người cạnh tranh.” Hắn nghĩ nghĩ, nói thẳng,“Astor tiên sinh, ta lại đây tìm ngươi, là tưởng hỏi một câu, thế nào mới có thể càng tốt nắm chắc một thiết huyết quân nhân nhân vật?”

“Thiết huyết quân nhân nhân vật a......” David - Astor nhìn Matthew liếc nhìn, nói,“Của ngươi ngoại hình điều kiện có đủ thiên nhiên ưu thế, bất quá loại này ưu thế tại thử vai khi cơ bản không có tác dụng, có thể đến đây đẳng cấp kịch tổ tham dự thử vai tranh đoạt diễn viên, ngoại hình cùng nhân vật xứng đôi độ khẳng định sẽ không kém.”

Matthew gật gật đầu,“Ngươi cũng biết, ta tư lịch tương đối thiển, cùng đại bộ phận nhân so muốn kém không ít, chỉ có thể tại thử vai biểu hiện thượng nghĩ biện pháp.”

“Thử vai biểu hiện đối với tranh đoạt nhân vật vẫn là rất trọng yếu .” David - Astor lại hỏi,“Nếu ngươi thử vai quyền quyết định nắm tại Tom - Hanks cùng Steven - Spielberg trong tay mà nói, thử vai biểu hiện phân lượng sẽ càng trọng !”

Đối phương là diễn viên gạo cội, tại Hollywood dốc sức làm vài thập niên, Matthew tin tưởng hắn kinh nghiệm khả năng sẽ đến giúp chính mình, hỏi,“Vì sao?”

David - Astor cười một thoáng, nói,“Đến Tom - Hanks cùng Steven - Spielberg này tầng cấp, có thể đả động bọn họ người cùng chuyện đã rất ít , này chỉ là một tiểu vai phụ, nếu có đại nhân vật muốn đi thông bọn họ quan hệ lấy đến nhân vật này, cần trả giá cự đại nhân tình, tương lai lấy cái gì còn Tom - Hanks cùng Steven - Spielberg nhân tình? Vì như vậy một tiểu nhân vật, nợ như vậy đại một phần nhân tình, đáng giá sao?”

Matthew nghĩ nghĩ, nếu hắn có đầy đủ phân lượng tại Tom - Hanks cùng Steven - Spielberg trước mặt nói vài lời, khẳng định không muốn bởi vì như vậy một điểm việc nhỏ, liền khiếm này hai vị một bút nợ nhân tình.

Dựa theo Thái Bình Dương bên kia thói quen, nợ nhân tình thường thường khó trả nhất, nói vậy ở bên này cũng có chỗ chung.

“Chúng ta vẫn là đến nói nhân vật, ngạnh hán loại thiết huyết quân nhân, đặc biệt vẫn là tả thực Đệ nhị thế chiến loại hình, biểu diễn không chấp nhận được nửa điểm trêu tức, trêu chọc cùng chế tạo.”

David - Astor dùng vài thập niên kinh nghiệm, giúp Matthew phân tích,“Này một loại nhân vật, khí chất là hình tượng linh hồn ! không có cái loại này quân nhân cường hãn khí chất, liền diễn không đến vị, diễn không ra vị !”

Hắn hồi ức một chút, nói,“Matthew, ta từng tham dự qua mấy bộ Đệ nhị thế chiến phiến quay chụp, lấy của ta lý giải, diễn viên chỉ có chân thể nghiệm, dám liều mạng, không tiếc lực, mới có thể cùng thiết huyết quân nhận hình tượng ăn khớp.”

Matthew gật gật đầu, David - Astor nói được tuy rằng không phải cái gì cao thâm gì đó, nhưng xác thật có thể bang trợ đến hắn.

“Nói nhiều, dễ dàng đối với ngươi tạo thành quấy nhiễu.” David - Astor lắc đầu cười,“Matthew, ta có thể nói chỉ có này mấy , còn thừa muốn xem chính ngươi .”

“Cám ơn.” Matthew đứng lên, chân tâm thực lòng nói,“Cám ơn ngươi, Astor tiên sinh, lời của ngươi đối với ta giúp rất lớn.”

Theo sau, hắn rời đi David - Astor văn phòng, chuẩn bị gọi điện thoại tìm Helen - Hermann câu thông một chút.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 61: Hạ Khổ Công

[ cầu phiếu đề cử ! cầu phiếu đề cử ! cầu phiếu đề cử !]

Ra David - Astor văn phòng, Matthew lấy di động ra, bát thông Helen - Hermann số điện thoại, bên kia rất nhanh liền tiếp lên.

“Có chuyện sao?”

Nghe được Helen - Hermann câu hỏi, Matthew vừa đi vừa nói chuyện,“Ta vừa rồi cùng biểu diễn ban lão sư thỉnh giáo dưới, nghĩ đến một chủ ý, ngươi xem có thể làm sao?”

Hắn phía trước không kinh lịch qua mấy chục diễn viên cạnh tranh một nhân vật kịch liệt cục diện, cũng khuyết thiếu tương quan kinh nghiệm.

Ống nghe bên trong truyền đến Helen - Hermann hơi mang hảo kỳ thanh âm,“Nói đi.”

Matthew ở trong trường học tìm im lặng địa phương dừng lại, nói,“Ronald Speirs nếu là điển hình thiết huyết quân nhân, chúng ta có thể hay không cam kết một vị hiện dịch hoặc là xuất ngũ quan quân, đối với ta tiến hành một đoạn thời gian quân sự huấn luyện.”

Điện thoại ống nghe trong một mảnh trầm mặc, chỉ có Helen - Hermann tiếng hít thở.

“Ta là nghĩ như vậy .” Matthew luôn luôn đều không cho rằng chính mình là biểu diễn phương diện thiên tài,“Cự ly tiếp theo thử vai nhiều lắm cũng liền chừng một tháng, thời gian ngắn như vậy, ta kỹ xảo biểu diễn phương diện không có khả năng có đại tiến bộ.”

“Ân.” Helen - Hermann lên tiếng ,“Lại cho ngươi hai tháng cũng sẽ không có rõ ràng tiến bộ.”

Matthew không có phản bác, tiếp tục nói,“Ta tưởng tìm một vị hiện dịch hoặc là xuất ngũ chuyên nghiệp quan quân, đối với ta tiến hành mục đích tính huấn luyện, nhất là đi đường, đứng thẳng cùng dáng người này mấy có thể ở thử vai trung dễ dàng quan sát đến phương diện, nếu ta có thể có một ít quân nhân phong phạm, hay không sẽ lấy đến nhân vật hi vọng càng lớn một điểm?”

Tuy rằng hắn tư lịch kém cỏi, dựa theo tình hình chung đến nói, lấy đến nhân vật tỷ lệ không lớn, nhưng nhỏ nhất hi vọng, cũng muốn tận cố gắng lớn nhất.

Nắm chắc cơ hội dựa vào không phải không tưởng, mà là thiết thực hành động cùng cố gắng.

Điện thoại bên kia lại không có thanh âm, Helen - Hermann tựa hồ đang suy xét, qua một hồi lâu, mới nói,“Cũng là biện pháp, có nhất định tính khả thi.”

“Helen.” Matthew đổi chỉ tay cầm điện thoại,“Ngươi nhận thức phương diện này chuyên nghiệp nhân sĩ sao?”

“Ngươi chờ ta tin tức đi.” Helen - Hermann rất nhanh nói,“Ta tìm người hỗ trợ liên hệ một chút.”

Hai người nói xong, Matthew vừa định cắt đứt điện thoại, Helen - Hermann bỗng nhiên nhắc nhở nói,“Với ngươi nói một tiếng, này khả năng cần xa xỉ phí tổn.”

Matthew nhíu mày, nói,“Ta trong tay còn có điểm tiền, hẳn là đủ.”

Cắt đứt điện thoại, hắn bỗng nhiên hối hận, chính mình làm gì đổi di động a, lậu âm di động cũng có thể tạm bợ dùng......

Đi bên ngoài ăn bữa cơm trưa, Matthew phản hồi trường học tiếp tục thượng hạ ngọ ngôn ngữ khóa, mấy ngày này đều chưa nhìn thấy Rachel - McAdams, hắn chuyên môn gọi điện thoại hỏi qua, đối phương lấy đến một người qua đường giáp nhân vật, đi phương bắc sơn cốc địa khu quay phim .

Hôm nay ngôn ngữ khóa lão sư đổi thành một người Anh, giáo thụ nội dung là England phát âm, cũng chính là trong truyền thuyết giọng London.

Trải qua trong khoảng thời gian này lý giải, Matthew biết được, tại Hollywood có thể nói một cái địa đạo England khẩu âm rất nổi tiếng, nhất là một ít đặc thù phim trong, bị thụ nhà phê bình điện ảnh khen ngợi, không thiếu xuất sắc Mĩ quốc diễn viên đều có thể tại chính mình nguyên bản khẩu âm cùng England khẩu âm gian tự do cắt.

Ngôn ngữ khóa vài vị lão sư đều nói qua, Hollywood rất nhiều phim cố ý tìm có thể nói một ngụm lưu loát giọng England diễn viên đến diễn, tỷ như cổ trang hoặc là ma huyễn đề tài phim trung, loại này diễn viên tụ tập, nhà phê bình điện ảnh thậm chí sẽ cho rằng loại này đề tài dùng giọng Mỹ sẽ cảm thấy rất lôi rất không đáng tin, còn có rất nhiều Anh quốc bối cảnh hoặc là tác phẩm nổi tiếng cải biên ảnh thị tác phẩm cũng nhất thủy giọng England diễn viên.

Liền tính là hiện đại đề tài cũng không quan hệ, rất nhiều trong phim đều có này loại hình diễn viên, England khẩu âm rõ ràng cũng không quan hệ, sẽ trực tiếp nói nhân vật này chính là người Anh.

Một ít anh mĩ diễn viên lời kịch bản lĩnh cực sâu, lại nguyện ý hạ khổ công, khẩu âm tự do cắt, không chỉ anh âm mĩ âm ở giữa cắt, lại còn có bắt chước Phi Châu vị khẩu âm, âu lục vị khẩu âm.

Muốn đạt tới loại này cảnh giới, cũng cần trường kỳ đại lượng luyện tập, khẩu âm uốn nắn cùng lời kịch bản lĩnh không thể nói nhập làm một, dùng ngôn ngữ khóa lão sư lời đến nói, lời kịch công lực hảo, không phải chỉ có thể nói, mà là chỉ sẽ nói: Có thể đang nói, cười, xin lỗi ở giữa nhiếp nhân tâm phách, điểm khai này một loại diễn viên điện ảnh, chỉ nghe, cái gì cũng không làm, liền thập phần tốt đẹp.

Giống như là kỹ xảo biểu diễn thu phóng tự nhiên như vậy, Matthew biết chính mình cự ly loại này cảnh giới đồng dạng phi thường xa xôi.

Bất quá, trải qua trong khoảng thời gian này học tập cùng luyện tập, nguyên bản cái kia Matthew lưu lại mơ hồ không rõ Texas khẩu âm cơ hồ nghe không ra .

Đương nhiên, trên thế giới này còn có phối âm loại này thần kỳ tồn tại, nhưng tại Hollywood chân nhân điện ảnh trung, không đến vạn bất đắc dĩ, diễn viên không dễ dàng sẽ nhận.

“Một khi bị phối âm, liền xưng không hơn ưu tú biểu diễn, thậm chí không thể tính đủ tư cách diễn viên.”

Này tại Hollywood giới điện ảnh là bất thành văn quy định chi nhất, liên Matthew loại này mới vào nghề người đều nghe nói qua.

Phương diện này phản diện điển hình đến nay còn tại trong giới truyền lưu, căn cứ Broadway âm nhạc kịch cải biên Hollywood điện ảnh [ yểu điệu thục nữ ], mời đến Audrey - Hepburn đảm nhiệm diễn viên chính, tuy rằng Audrey - Hepburn kỹ xảo biểu diễn vô cùng thuần thục, nhưng này âm vực cùng bộ phim này ca khúc biểu diễn yêu cầu cũng không xứng đôi. Rơi vào đường cùng, kịch tổ quyết định tại hậu kì thỉnh chuyên nghiệp ca sĩ vi Audrey - Hepburn biểu diễn đoạn phối âm.

Vì thế, Audrey - Hepburn chỉ có thể nuốt hận năm đó Oscar.

Nguyên nhân vì Hollywood giới điện ảnh khinh thường bị phối âm, khẩu âm phụ đạo viên cùng ngôn ngữ sửa đúng khóa tại Hollywood có thể đại lượng sinh tồn, bọn họ có một bộ hoàn chỉnh dạy học hệ thống, chuyên môn sửa đúng diễn viên phát âm chỗ thiếu hụt, tránh cho “Bị phối âm” xấu hổ.

Có lẽ năm đó khả năng bị phối âm, đến hiện tại, khẩu âm vấn đề thậm chí có thể đem một diễn viên trực tiếp đá ra cục.

Vì ngôi sao mộng, vì kiếm nhiều tiền, vì ban sơ giấc mộng, Matthew ở này đó chương trình học mặt trên dụng công trình độ không thể nghi ngờ.

Hai giờ chương trình học rất nhanh kết thúc, Matthew không nhanh không chậm thu thập thứ của mình, phòng học trung nhân dần dần rời đi, rất nhanh chỉ còn dư hai ba , liền tại hắn trên lưng cõng bao cũng chuẩn bị đi thời điểm, di động vang lên.

“Nhanh như vậy liền tìm đến thích hợp nhân tuyển ?”

Matthew tưởng Helen - Hermann, lấy di động ra vừa thấy, lại là Britney - Spears dãy số.

MV kịch tổ giải tán sau, hai người tuy rằng không gặp lại, nhưng vẫn duy trì liên hệ, lấy hắn suy luận, Britney - Spears tựa hồ thật đem hắn trở thành hảo bằng hữu.

“Hải, Bố Bố.” Matthew chuyển được điện thoại, trên lưng cõng bao vừa đi vừa nói chuyện,“Như thế nào đột nhiên gọi điện thoại ?”

Hai người quá khứ vài lần thông điện thoại, đều là buổi tối Britney bận rộn xong sau, chung quy nàng là đại minh tinh, còn bị vây ở đệ nhất album Baby One More Time tuyên truyền kỳ, công tác tương đương nặng nề.

“Nguyên bản tại radio có tiết mục muốn tham gia.” Britney nghe vào tai thở phì phì ,“Phát sinh một ít ngoài ý muốn, ta cùng trù tính công ty lâm thời hủy bỏ , lúc này không có việc gì để làm.”

Matthew quan tâm hỏi,“Làm sao? Phát sinh cái gì ?”

“Không có việc gì, chúng ta gặp mặt nói sau đi.” Britney tựa hồ nóng lòng tìm người nói hết,“Ngươi ở nơi nào đâu? Westwood khu sao? Ta đi tìm ngươi.”

“Ta không ở Westwood khu.” Matthew ra phòng học, hướng học giáo cửa đi,“Ta tại bắc Hollywood Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học, Laurier Valley Blvd thượng.”

Bên kia Britney giống như tại cùng người nói chuyện, một lát sau, mới nói,“Ngươi tại cửa chờ ta một hồi hảo sao? Tài xế biết chỗ đó, ta rất nhanh liền đến.”

“Hảo.” Matthew điều chỉnh dưới ba lô,“Ta tại trường học cửa chờ ngươi.”

Hắn đi đến trường học đại môn bên ngoài biên, riêng tại ven đường tìm dễ khiến người khác chú ý địa phương, kiên nhẫn đợi lên.

Đợi bất quá chừng mười phút, một chiếc thoạt nhìn rất phổ thông ô tô từ xa xa chạy đến, đến trường học cửa phụ cận khi dần dần phóng hoãn tốc độ, Matthew quay đầu xem qua, vừa lúc nhìn thấy sau cửa sổ xe thủy tinh hàng xuống, lộ ra Britney - Spears hơi mang ngây ngô gương mặt.

Hắn vội vàng đối bên kia phất phất tay, ô tô lập tức chạy lại đây dừng lại, sau cửa xe bị người từ bên trong mở ra, Britney đối với bên này vẫy tay,“Lên xe a, Matthew.”

“Đến.” Matthew giải xuống ba lô, chui vào Britney trong xe, tùy tay mang theo cửa xe.

Britney tiếp nhận Matthew ba lô, nhét vào xe tòa mặt sau, hỏi,“Chúng ta đi nơi nào?”

“Ngươi buổi tối có chuyện sao?” Matthew hỏi.

Britney lắc lắc đầu,“Không có.” Nàng tiếp tức giận nói,“Nguyên bản đính hảo radio hoạt động hủy bỏ .”

Matthew không có nóng lòng hỏi vì sao, ngược lại nói,“Đã lâu không gặp , muốn hay không ta mời ngươi ăn cơm tối đi?”

“Hảo a !” Britney tưởng cũng không có tưởng liền ứng xuống dưới, tựa hồ có một bụng nói muốn đối Matthew nói,“Vừa lúc tìm im lặng điểm địa phương nói chuyện phiếm.”

Trên xe có lái xe, nói chuyện rất không có phương tiện.

Matthew nghĩ đến lần trước đi qua phòng ăn (nhà hàng), lại hỏi,“Chúng ta đi ăn trung cơm, có thể sao?”

Hắn nhớ rõ trừ bàn bát tiên cùng ghế bành, kia gia phòng ăn (nhà hàng) còn giống truyền thống trung nhà hàng như vậy, kiến có đơn độc phòng.

Britney trực tiếp gật đầu,“Hành a.”

Matthew có chút khách khí đối tài xế nói,“Đi Westwood khu, Rochester đại đạo.”

Bắc Hollywood cự ly Westwood khu không tính rất xa, giao thông cũng rất phương tiện, dựa theo Matthew chỉ lộ, tài xế không lâu thời gian liền tìm đến kia trong nhà phòng ăn (nhà hàng).

Xe vừa đình hảo, Britney liền tưởng xuống xe, Matthew chỉ chỉ nàng mặt,“Bố Bố, ngươi tưởng bị người vây xem sao?”

“A, ta quên.”

Britney lộ ra một ngượng ngùng tươi cười, đội một bộ rộng rãi kính đen, Matthew nhìn thấy trên ghế xe có đỉnh đầu Dodgers đội mũ lưỡi trai, lấy lại đây khấu tại nàng trên đầu.

“Hảo sao?” Britney hỏi.

Matthew nghiêng đầu đánh giá nàng một chút, nói,“Có thể , chúng ta xuống xe.”

Hắn dẫn đầu xuống xe, hướng về phòng ăn (nhà hàng) bên kia đi, Britney theo sau theo đi lên, tiến vào phòng ăn (nhà hàng) sau, Matthew hỏi phục vụ sinh vài câu, đại khái thời gian còn sớm, khách nhân không nhiều quan hệ, phục vụ sinh lĩnh hắn cùng Britney tiến vào một trung thức trang hoàng phong cách phòng.

Matthew tùy ý điểm mấy thứ đồ ăn, Britney vẫn ở hảo kỳ đánh giá phòng gia cụ bài trí.

“Tọa, Bố Bố.” Matthew hô.

Britney ngồi ở ghế thái sư, vỗ vỗ gỗ cứng tay vịn,“Này ghế dựa thật là kỳ quái.”

Matthew cũng không giải thích, ngược lại hỏi,“Sao thế này a? Ngươi dọc theo đường đi đều tức giận bộ dáng.”

“Còn không phải kia...... radio !” Britney bạo một câu lấy F vi mở đầu thô khẩu,“Còn có cái kia kỹ nữ Christina - Aguilera !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 62: Nàng Là Ghen Tị

“Christina - Aguilera?” Matthew cấp Britney đổ một chén nước, hỏi,“Ngươi gặp được nàng sao?”

Hắn sẽ không quên, chính là này cộng đồng chán ghét đối tượng, mới kéo gần lại giữa hai người quan hệ.

Britney phảng phất nhắc tới Christina - Aguilera liền tràn ngập chán ghét cùng phẫn nộ,“Không có gặp được nàng, so gặp được nàng càng làm cho nhân ghê tởm !”

“Trước uống chút nước.” Matthew chỉ chỉ chén nước, đẳng Britney uống một ngụm nước, hỏa khí hơi nhỏ một ít sau, hỏi,“Đến cùng phát sinh cái gì, khiến ngươi như vậy sinh khí?”

Này một nước miếng lạc bụng, Britney hơi chút bình tĩnh một điểm, đối Matthew giải thích nói,“Của ta đĩa nhạc công ty ban đầu cùng Los Angeles công cộng đài phát thanh gõ định hôm nay buổi chiều làm tiết mục, mở rộng của ta album mới.”

Matthew không nói gì thêm, nhẹ nhàng gật đầu, chăm chú đảm đương một kẻ lắng nghe nhân vật.

“Hôm nay giữa trưa người đại diện cùng đĩa nhạc công ty lại liên hệ thời điểm, bọn họ đột nhiên cải biến chủ ý !” Britney lại đầy mặt tức giận,“Bọn họ mời Chris là Tina - Aguilera cùng nhau tham gia tiết mục, chuẩn bị khiến ta cùng với cái kia kỹ nữ ngồi ở cùng một gian trực tiếp bên trong, mặt đối mặt giảng thuật tại chuột Mickey câu lạc bộ sự !”

Nàng dùng lực vỗ dưới ghế dựa tay vịn,“Này mấy khốn kiếp !”

Tiếp, Britney đứng lên,“Còn có Christina - Aguilera, khẳng định là nàng ở sau lưng phá rối !”

Matthew làm không rõ Britney tư duy logic, này rõ ràng là radio đang làm trò quỷ, muốn lợi dụng nàng cùng Christina - Aguilera mâu thuẫn chế tạo bạo khoản đề tài.

“Nếu không phải người đại diện ngăn cản......” Britney oán hận nói,“Ta nhất định đi tìm Christina - Aguilera tính sổ, đem nàng tóc tất cả đều xả xuống đến !”

Matthew không biết nên nói cái gì mới tốt, đành phải phụ họa nói,“Christina - Aguilera chính là đáng ghét quỷ ! nàng hiện tại ở nơi nào? Ta đi tìm nàng thay ngươi xuất khí !”

Britney hảo kỳ hỏi,“Ngươi tính toán làm cái gì?”

“Thuê một lưu lãng hán......” Matthew mãn đầu đều là xấu chủ ý,“Đi cho nàng tạt shit !”

“Đừng nói này mấy hảo sao?” Britney nâng tay tại mũi trước mặt phẩy phẩy,“Chúng ta chuẩn bị ăn cơm đâu.”

Matthew nhún vai,“Cũng đừng đề Christina - Aguilera , miễn cho chúng ta đều ghê tởm ăn không ngon.”

Britney gật gật đầu,“Đúng, không đề cập tới nàng . Ngươi thật không dễ dàng mới thỉnh một lần khách.”

Điểm đồ ăn lục tục bị phục vụ sinh đưa tới, Matthew cùng Britney chuyển đề tài, nhưng vừa ăn một chút, Britney di động liền vang .

Nàng móc ra đến xem liếc nhìn, sắc mặt nháy mắt trở nên tương đương khó coi, đối Matthew nói,“Christina - Aguilera điện thoại !”

Matthew hảo kỳ,“Nàng như thế nào có ngươi điện thoại.”

“Tuy rằng ta cùng nàng chưa có lai vãng.” Britney giải thích một câu,“Nhưng năm đó chuột Mickey câu lạc bộ nhân ở giữa thường xuyên liên hệ.”

Nàng hảo tâm tình không còn sót lại chút gì, ấn nút nghe máy, không biết người ở bên trong nói gì đó, lại một lần từ trên ghế đứng lên, lớn tiếng mắng,“Christina, ngươi này đồ đê tiện ! ta thiết kế ngươi? Ngươi loại này ngu xuẩn ta cần thiết kế sao? Chính ngươi liền sẽ ngốc chết ! rõ ràng là ngươi thiết kế ta, ta đang muốn ngươi tính sổ đâu, ngươi......”

Nghe Britney ở trong điện thoại cùng Christina - Aguilera đối mắng, Matthew càng trở nên cảm giác này hai nữ hài là bị radio thiết kế .

Bên cạnh điện thoại còn đang tiếp tục, Britney giống như là xù lông chọi gà như vậy, cách điện thoại cùng Christina - Aguilera khắc khẩu chửi rủa, Matthew từ Britney biểu tình cùng trong lời nói phỏng đoán, bên kia Christina - Aguilera cũng không phải thiện tra.

Này điện thoại giằng co chừng một phút đồng hồ, thở phì phì Britney mới phẫn nộ cắt đứt di động, ngồi trở lại trên ghế một câu đều không nói, một người ở nơi đó sinh khó chịu.

“Đừng nóng giận , Bố Bố.” Matthew nói an ủi nói,“Ngươi càng sinh khí, Christina - Aguilera liền sẽ càng cao hứng......”

Britney bưng lên chén nước, một hơi uống mất bên trong còn thừa thủy, nói,“Ta không tức giận ! ta không tức giận !”

Nói là nói như vậy, nhưng nàng thở phì phì bộ dáng một điểm đều chưa biến, hai tay thậm chí dùng lực đặt tại bàn bên trên, phảng phất tùy thời đều phải cùng người đánh nhau.

Matthew vươn ra một bàn tay, vỗ nhè nhẹ Britney mu bàn tay,“Cùng cái loại này ngu xuẩn sinh khí cái gì a.” Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Bố Bố, ngươi nghĩ tới hay không, có một loại phương pháp, có thể khiến Christina - Aguilera mỗi ngày đều tức giận đến không thành nhân hình.”

Britney lực chú ý lập tức chuyển dời, hảo kỳ hỏi,“Cái gì phương pháp?”

“Ngươi theo ta nói qua cơ hồ sở hữu cùng Christina - Aguilera mâu thuẫn.”

Britney đầu não có chút đơn giản, lại quá sớm thành danh, cũng không phải gì đó hảo sự, Matthew cùng nàng ở chung có đoạn thời gian, tuy rằng tồn tại lợi dụng tâm tư, nhưng Britney cho hắn lưu lại ấn tượng cũng không kém, cho nên hắn kiên nhẫn nói,“Christina - Aguilera vì sao khắp nơi nhằm vào ngươi? Đơn giản chính là ngươi so nàng xinh đẹp, ca hát khiêu vũ so nàng hảo, cũng so nàng càng được hoan nghênh.”

Lời này hoàn toàn nói đến Britney trong tâm khảm, nàng vội vội vàng vàng gật đầu,“Chính là như vậy ! nàng là ghen tị !”

“Đối ! nàng là ghen tị ngươi ! ghen tị ngươi so nàng ưu tú !” Matthew vắt hết óc, nghĩ thích hợp tìm từ,“Mà ngươi đâu, Bố Bố? Ngươi vẫn so nàng ưu tú ! khả năng năm trước thoáng lạc hậu một điểm, nhưng năm nay chẳng những chạy đi lên, còn lại một lần nữa vượt qua Christina - Aguilera, cho nên nàng ghen tị tâm càng nặng ! lại lại đây kích thích ngươi......”

Britney chớp mắt, ngốc ngốc nhìn Matthew,“Giống như thật sự là như vậy a.”

Matthew tiếp tục nói,“Cho nên, Bố Bố, sinh khí không phải là ngươi, Christina - Aguilera càng kích thích ngươi, lại càng thuyết minh nàng chỉ có thể ở phía sau, dùng hâm mộ cùng ghen tị ánh mắt nhìn ngươi phía sau lưng.”

“Ân ! ân !” Britney liên tiếp gật đầu,“Ngươi nói quá đúng.”

Matthew cười cười, còn nói thêm,“Chỉ cần ngươi có thể dẫn đầu, Christina - Aguilera chỉ biết càng ngày càng sinh khí, nếu ngươi có thể để cho nàng vĩnh viễn đều đuổi không kịp, tin tưởng Christina - Aguilera chính mình liền sẽ khí nổ mất.”

Britney vẫn nhìn Matthew, chỉ cảm thấy hắn mà nói mỗi một câu đều có thể nói đến chính mình trong lòng.

“Bố Bố, về sau không cần lại bởi vì cái kia lạn nhân sinh khí .” Matthew cũng đang nhìn Britney,“Chỉ cần ngươi làm tốt chính mình, sinh khí nhân vĩnh viễn đều sẽ là nàng.”

“Ân !” Britney biểu tình thả lỏng ,“Ngươi nói có đạo lý, ta nghe ngươi.”

Từ nhận thức đến hiện tại, Matthew sở làm mỗi một sự kiện, đều là như vậy hợp tâm ý của nàng, cùng hắn ở cùng một chỗ, cảm giác dị thường thả lỏng cùng thoải mái, đây là cùng người khác ở chung khi hoàn toàn thể hội không đến .

Britney còn tại nhìn Matthew, thủy chung không có chuyển dời qua mục quang.

Matthew nếu mở miệng, dứt khoát còn nói thêm,“Hôm nay việc này, rõ ràng không chỉ là Christina - Aguilera có vấn đề, radio phương diện giống như cũng là cố ý .”

Britney không nói lời nào, chỉ là nhìn Matthew.

“Ngươi người đại diện chưa nói nha?” Matthew kỳ quái hỏi,“Bố Bố, hắn cái gì cũng không với ngươi nói?”

“Không có.” Britney lắc đầu,“Việc này hắn rất ít đến phiền ta.”

Matthew lại vỗ dưới tay nàng,“Đối truyền thông muốn bảo trì cảnh giác, bọn họ nói không chừng lúc nào liền sẽ cố ý hãm hại nhân.”

“Ta vẫn không thích kia vài cẩu tử cùng phóng viên.” Britney hiện tại tâm tình hảo chuyển, không tưởng lại nói này mấy không vui sự tình, ngược lại hỏi,“Ngươi không phải đang vì thử vai làm chuẩn bị sao? Chuẩn bị thế nào a?”

“Hoàn hảo đi.”

Lần này đến phiên Matthew khó khăn ,“Ta năm nay mới bắt đầu đương diễn viên, tư lịch quá nhỏ bé, cùng đối thủ cạnh tranh so không bất cứ ưu thế.”

“Ta cảm giác ngươi rất tốt a.” Britney nâng lên cằm, nói,“Chụp MV thời điểm, biểu diễn liền phi thường bổng !”

“Ăn cơm trước đi.” Matthew cầm lấy dao nĩa, đối Britney nói,“Hôm nay của ta biểu diễn lão sư cho ta một ít đề nghị, ta qua vài ngày khả năng sẽ tiến hành ma quỷ huấn luyện, đây là một khó được hảo cơ hội, dù cho hi vọng không lớn, ta cũng muốn tránh một chút, không tranh mà nói ngay cả hi vọng đều chưa có.”

Britney thò tay qua đến, học Matthew vừa rồi bộ dáng, tại hắn mu bàn tay vỗ vỗ,“Ngươi nhất định sẽ thành công .”

Hai người theo sau vừa ăn vừa nói chuyện, không khí so vài lần trước càng thêm hòa hợp, tiếng cười thường thường liền sẽ vang lên, này một bữa cơm ăn chừng hơn một giờ.

Đẳng Matthew cùng Britney đi ra thời điểm, sắc trời dĩ nhiên biến hắc.

Britney xe cùng tài xế còn chờ tại phụ cận, Matthew nhìn xem thời gian, nếm thử mời nói,“Ngươi hiện tại trở về sao? Vẫn là cùng nhau đi một chút?”

Trên đường người đi đường vội vàng, thêm Britney ăn mặc phổ thông, lại mang mũ, căn bản không ai chú ý tới nàng chính là đại danh đỉnh đỉnh Tiểu Điềm Điềm.

Britney cũng không biết vì sao, rất hưởng thụ cùng Matthew cùng một chỗ thời gian.

Nàng rất tưởng cùng Matthew tại ven đường tản bộ, nhưng nghĩ đến trong nhà lão ba, chỉ có thể chậm rãi lắc đầu,“Thời gian không sớm , ta nên về nhà, bằng không ba ba......”

Britney đem nửa đoạn sau nói nuốt trở lại trong bụng.

“Ân?” Matthew tựa hồ bắt giữ đến cái gì, nghi hoặc nhìn về phía Britney,“Làm sao?”

“Không có việc gì.” Britney không biết nên nói như thế nào, dứt khoát che giấu,“Ba ba còn tại trong nhà chờ ta đâu.”

Matthew cũng không cường lưu, nói,“Vậy ngươi sớm điểm trở về đi.”

“Tái kiến, Matthew.” Britney hướng tới ô tô bên kia đi, trung gian còn mấy lần quay đầu, nhìn thấy Matthew thủy chung đứng ở nơi đó đối với hắn phất tay, lại lớn tiếng nói,“Đừng quên lại cho ta gọi điện thoại !”

Matthew chỉ dưới trán,“Nhớ rõ đâu.”

Britney ngọt ngào cười, lên xe sau, hàng xuống cửa sổ xe nhìn Matthew, mãi cho đến xe quay đầu đi xa.

Ánh mắt Britney rời đi, Matthew xoay người hướng về chung cư bên kia đi, còn chưa đi bao nhiêu xa liền tiếp đến Britney điện thoại, hỏi hắn đang làm cái gì, hai người lại hàn huyên chút có không , mãi cho đến Britney về nhà.

Trở lại thuê chung cư, hắn liền đem Britney phóng tới một lần, ngồi ở cũ trên sô pha tiếp tục nghiên đọc Band of Brothers nguyên tác tiểu thuyết.

Matthew chẳng những đọc, còn cầm Notebook biên đọc biên kí, đem về Ronald Speirs đoạn tất cả đều chép xuống dưới.

Buổi tối sắp ngủ thời điểm, hắn tiếp đến Helen - Hermann điện thoại, thông tri hắn tìm đến một thích hợp nhân tuyển ước định ngày mai buổi sáng gặp mặt.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 63: Quân Sự Huấn Luyện Viên

Sáng sớm tám giờ vừa qua khỏi, Matthew cứ dựa theo ước định đi tới Helen - Hermann văn phòng, bên trong chỉ có Helen - Hermann một người.

“Tùy tiện tọa.” Helen - Hermann trước mặt phóng một đài notebook,“Hắn còn có nửa giờ mới có thể qua đến.”

Matthew đi máy làm nước biên tiếp một chén nước, bưng trở về ngồi ở nhất trương đan nhân trên sô pha, gặp Helen - Hermann còn tại bận rộn, kiên nhẫn đợi lên.

Qua không đến mười phút, Helen - Hermann bận rộn xong đỉnh đầu công tác, đem notebook đẩy đến một bên, nói,“Ta liên hệ đến một vị mấy năm trước xuất ngũ quan quân, hắn từng làm qua thời gian rất lâu tân binh huấn luyện quan, hiện tại thường xuyên vi Hollywood một ít chiến tranh loại kịch tổ huấn luyện diễn viên, vừa lúc phù hợp chúng ta yêu cầu.”

“Nghe vào tai cũng không tệ lắm.” Matthew gật gật đầu.

Helen - Hermann tháo xuống kính mắt xoa xoa, còn nói thêm,“Hắn sẽ vì ngươi chế định một kỳ hạn mười ngày quân sự huấn luyện kế hoạch, chỉ đạo ngươi hoàn thành này bộ phận huấn luyện.”

“Thu phí đâu?” Matthew nhưng không cho rằng đây là nghĩa vụ hỗ trợ,“Hắn như thế nào thu phí.”

“Mười ngày một ngàn hai trăm dollar, cái giá này đã rất thấp .” Helen - Hermann nghĩ đến Matthew kinh tế vấn đề, hỏi,“Tiền không đủ?”

Matthew yên lặng tính toán một chút,“Còn đủ.”

Bào trừ này một ngàn hai trăm dollar, còn thừa tiền còn đủ hắn tương lai một đoạn thời gian cơ bản sinh hoạt phí tổn, nếu có thể lấy đến Ronald Speirs nhân vật này, ký kết diễn viên hợp đồng thời điểm, kịch tổ sẽ thanh toán một bộ phận thù lao.

“Ngươi tư liệu nghiên cứu thế nào ?” Helen - Hermann lại hỏi.

“Tư liệu đều xem chín, trước mắt đang tại lần thứ ba đọc một lượt tiểu thuyết.” Matthew thẳng thắn,“Của ta đọc năng lực không cường, khả năng lý giải lên so người khác chậm hơn một chút.”

Nếu tiểu thuyết là trung văn phiên bản mà nói, là tốt rồi nhiều, lúc trước tại Thái Bình Dương bờ bên kia liền chỉ học qua phi thường đơn giản tiếng Anh, trình độ cực kỳ hữu hạn, phía trước cái kia Matthew tuy rằng đọc đến trung học, nhưng tại phi thường hỗn loạn trường công lập bên trong, chỉ là không lý tưởng mà thôi, căn bản không học được bao nhiêu thứ.

Helen - Hermann nhắc nhở,“Ngươi cần đề cao đọc năng lực, bằng không tương lai xem kịch bản sẽ thực phiền toái.”

“Ta biết.” Matthew giải thích nói,“Ta này mấy tháng mỗi ngày đều sẽ đọc sách xem báo, chưa từng có gián đoạn qua.”

Cửa văn phòng bị người gõ vang, theo sau Amanda đẩy cửa đi đến, trước nhìn Matthew liếc nhìn, lại đối Helen - Hermann nói,“Hắn đến.”

Helen - Hermann khép lại notebook,“Khiến hắn vào đi.”

Qua không bao lâu, Amanda mang theo một tầm ba mươi tuổi tinh tráng nam nhân tiến vào, đây là một người da trắng, bất quá làn da sái được ngăm đen.

Helen - Hermann từ bàn công tác mặt sau đi tới, trực tiếp cấp song phương làm giới thiệu.

“Matthew, vị này là Hawke - Breton.” Nàng trước giới thiệu cái kia làn da ngăm đen tinh tráng quân nhân,“Một vị rất xuất sắc quân sự huấn luyện viên.”

Tiếp, nàng lại giới thiệu Matthew,“Hawke, đây là Matthew - Horner, một diễn viên, cũng là kế tiếp của ngươi cố chủ.”

Matthew cùng Hawke - Breton nắm tay, cảm giác này xuất ngũ quan quân thủ cùng chính mình như vậy thô ráp.

Hai người đơn giản trao đổi một phen, Helen - Hermann tối hôm qua tìm chuyên nghiệp nhân sĩ định ra hảo hiệp ước, song phương phân biệt ký lên danh, xem như đạt thành một phần kỳ hạn mười ngày hợp tác hiệp nghị.

“Huấn luyện lúc nào bắt đầu?” Hawke - Breton hỏi.

Matthew nghĩ nghĩ, hồi đáp,“Đương nhiên là càng nhanh càng tốt.”

Hawke - Breton tựa hồ còn vẫn duy trì quân nhân diễn xuất,“Như vậy, ta hôm nay hoàn thiện một chút kế hoạch, ngày mai chúng ta liền bắt đầu.”

Matthew quyết định tạm thời hướng biểu diễn trường học xin phép, nói,“Có thể.”

Hawke - Breton lại hỏi,“Chúng ta ở nơi nào huấn luyện?”

“Ách?” Matthew lúc này mới phát hiện, chính mình xem nhẹ rất trọng yếu một sự kiện.

Helen - Hermann tiếp nhận nói, nói,“Nhà ta tại Burbank phía tây có tòa loại nhỏ nông trang, ta tối hôm qua khiến cho người đi thu thập nơi sân . Hawke, cụ thể địa chỉ ta chờ một lát để người thông qua tin nhắn phát đến ngươi trên di động.”

“Kia hảo.” Hawke - Breton rõ ràng là hành động phái,“Ta đi trước.”

Hắn đối Matthew cùng Amanda gật gật đầu, ly khai văn phòng.

Helen - Hermann giải quyết sân huấn luyện vấn đề, Matthew không khỏi thử hỏi,“Ngươi cái kia nơi sân muốn thu phí sao?”

“Ngươi tưởng cấp mà nói.” Helen - Hermann nhàn nhạt nói,“Ta sẽ không cự tuyệt.”

Matthew lập tức hàm hồ nói,“Này vẫn là về sau lại nói đi.” Hắn đương nhiên tưởng tiết kiệm này bút tiền, tiếp liền chuyển dời đề tài,“Có thử vai tình huống mới sao?”

Helen - Hermann cũng không có đuổi theo không buông, hồi đáp,“Eric ngày hôm qua hướng ta để lộ, Tom - Hanks bản nhân đem tự mình tham gia Ronald Speirs nhân vật này lần thứ hai thử vai.”

“Nói cách khác......” Matthew minh bạch những lời này sau lưng hàm nghĩa,“Hắn ý kiến sẽ trực tiếp quyết định nhân vật quy chúc?”

“Không sai.” Helen - Hermann nói ra một sự thật,“Tom - Hanks là này kịch tổ trực tiếp người phụ trách.”

Nàng chậm rãi nói,“Tom - Hanks là từng bước từ tầng dưới chót dốc sức làm đi ra diễn viên, so với kia vài đạo diễn cùng chế tác nhân, hắn càng chú trọng biểu diễn bản thân, thử vai khi biểu hiện rất quan trọng !”

Matthew đến hiện tại như cũ tin tưởng không đủ, hỏi,“Nếu thử vai thất bại, ta còn có thể lấy đến cái gì nhân vật?”

“Dự bị kế hoạch tạm thời có ba mục tiêu.” Helen - Hermann lần này đến không có giấu diếm,“Một bị chính mình thu được súng lục Pistole tẩu hỏa đánh chết xui xẻo đản, một mỗi tập đều sẽ lộ diện nhưng lời kịch cùng cảnh tượng rất ít lộ nhân sĩ binh, còn có một bị đại pháo nổ thành hai đoạn chết mất sĩ quan.”

Matthew nhíu mày,“Nghe lên đều không là rất tốt.”

“Ngươi cho rằng một phổ thông người sản xuất có thể ảnh hưởng đến nhân vật sẽ là trọng yếu nhân vật sao?” Helen - Hermann hỏi lại một câu, tiếp ngữ khí phóng hoãn,“Cho nên, chúng ta muốn tận lực tranh thủ đầu tiên mục tiêu.”

Hàn huyên một hồi thử vai sự, Helen - Hermann lại cho Matthew một chồng sao chép kiện, đây là E liên binh lính David - Kenyon - Webster nhật ký hồi ức lục phó bản, đối Matthew nghiên cứu Ronald Speirs nhân vật này rất có giúp.

Cầm nhật ký hồi ức lục phó bản, Matthew đi xuống lầu, trước đài bên kia Amanda tại hướng hắn vẫy tay.

“Matthew !” Nàng hô,“Lại đây.”

Matthew vội vàng đi qua,“Ta buổi sáng đến thời điểm ngươi không ở, còn tưởng với ngươi trò chuyện hội đâu.”

Amanda hai tay chống tại trước đài mặt trên, thoáng tới gần một ít, nói,“Ta đi sân bay đặt vé, đến muộn một hồi.”

“Đi sân bay đặt vé?” Matthew quan tâm hỏi,“Ngươi muốn trở về sao?”

“Ân.” Amanda gật gật đầu,“Ta đến bên này, vốn chính là lâm thời hỗ trợ, ta chuẩn bị về trước một chuyến New York, sau đó lại đi London, đi Cambridge đại học tiếp tục đọc sách.”

Matthew thở dài,“Thật luyến tiếc ngươi, chúng ta lần sau gặp không biết phải đợi bao lâu.”

Mặc kệ nói như thế nào, Amanda đều giúp qua hắn không thiếu bận rộn.

Amanda tính cách rộng rãi, cười nói,“Nói không chừng chúng ta tái kiến thời điểm, ngươi đều trở thành đại minh tinh .”

Matthew hỏi,“Ngươi ngày nào đó phi cơ? Ta đi đưa ngươi.”

“Không cần.” Amanda lắc lắc đầu,“Hiện tại là ngươi thử vai mấu chốt chuẩn bị kỳ, đừng phân tâm . Phụ mẫu ta đã qua đến, ta cùng bọn họ một khối đi.”

Nghe nàng nói như vậy, Matthew cũng không có kiên trì, gật gật đầu,“Của ta số điện thoại sẽ không thay đổi, bảo trì liên hệ.”

“Ta rất nhanh liền sẽ đi Anh quốc.” Amanda lại cười nói,“Nếu ngươi có thể thông qua thử vai, cũng phải đi Anh quốc quay chụp, đến lúc đó ta đi tham của ngươi ban.”

“Hảo a !” Matthew đồng dạng nở nụ cười,“Chúng ta đây Anh quốc gặp !”

Cùng Amanda hàn huyên một hồi, hắn rời đi Thiên Sứ trù tính công ty, đi trước một chuyến ngân hàng, dựa theo phía trước ước định, trước chuyển ba trăm dollar đến Hawke - Breton trướng thượng, còn thừa chín trăm dollar đẳng huấn luyện hoàn thành sau một lần trả xong.

Như vậy đến, trong tay hắn còn lại tiền liền không nhiều, hảo ở mặt sau tạm thời không có đại đầu phí tổn, tiết kiệm một điểm hoa, có thể ngao thượng một đoạn thời gian.

Một nhân vật diễn viên có thể kiếm đến tay tiền, căn bản không đủ phí tổn tiêu dùng.

Nếu kế tiếp có thể tại Band of Brothers kịch tổ đạt được công tác, hắn có thù lao khả lấy, có thể xoa dịu trên kinh tế khốn cảnh, nếu là lấy không được nhân vật, hoặc là nói thù lao quá thấp mà nói, tất yếu suy xét lại tìm một phần kiêm chức.

Hiện tại, Matthew chỉ chờ mong thử vai có thể nhanh lên đến, cho dù là đạt được một không trọng yếu vai phụ, cũng phải đi Anh quốc quay chụp, nói vậy có thể tại kịch tổ hỗn ăn hỗn uống, tiết kiệm một bút to hằng ngày phí tổn.

Người nghèo chí ngắn loại sự tình này, tương đương bất đắc dĩ.

Xong xuôi chuyển khoản thủ tục, Matthew cấp Helen - Hermann đánh một cuộc điện thoại, khiến nàng thông tri Hawke - Breton một tiếng, sau đó trở lại Westwood khu chung cư, chăm chú nghiên đọc David - Kenyon - Webster nhật ký hồi ức lục.

Hắn phi thường rõ ràng, Helen - Hermann có thể làm đến này phân phó bản thảo, nhất định tiêu phí khí lực lớn.

Này nữ người đại diện ngoài miệng không nói, trên thực tế vẫn ở khẩn cấp vì hắn này hộ khách trải đường.

Matthew cũng có thể cảm giác được, hắn hiện tại chính là Thiên Sứ trù tính công ty cuối cùng tiềm lực hộ khách.

Nghiên cứu một buổi chiều cộng thêm một đêm hồi ức lục, sáng sớm hôm sau, hắn đúng giờ đuổi tới Helen - Hermann theo như lời tiểu nông trường, bắt đầu một hồi tăng thêm thử vai lợi thế nghiêm khắc huấn luyện.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 64: Lý Do Phải Đoạt Được Nhân Vật

Tám tháng phân California, chính là dương quang mãnh liệt mùa, chói lọi Thái Dương treo ở trên trời, rải xuống vạn đạo quang mang, phảng phất ngay cả không khí đều mau bốc hơi , Matthew đầy đầu mồ hôi, tựa hồ không hề phát hiện, cất bước một đôi chân dài, vòng quanh một mảnh bằng phẳng thổ địa , hướng tiền phương chạy đi.

Giữa sân đại dưới dù che nắng mặt, Hawke - Breton giống như tiêu thương như vậy đứng thẳng, rống lớn nói,“Thẳng lưng của ngươi lên, Matthew - Horner ! ngươi hiện tại là một danh binh lính !”

Nghe nói như thế, đang bôn chạy Matthew lập tức thẳng tắp sống lưng, cho dù là tại bôn chạy trong, cũng như là tiêu thương như vậy.

Kỳ hạn mười ngày huấn luyện tiến hành đến cuối cùng một ngày, Matthew chẳng những cả người trở nên càng thêm tinh tráng, thân hình dần dần thẳng tắp cao ngất, chợt vừa thấy lên đi cũng có chút như là quân nhân .

Nhưng cũng chính là giống mà thôi, chung quy mười ngày không có khả năng xuất hiện quá lớn biến hóa.

Cùng thường lui tới như vậy, chạy bộ xong sau, Matthew lại tại Hawke - Breton chỉ đạo dưới, điều chỉnh chính mình dáng người cùng đi đường phương thức, phương diện này thói quen thâm căn cố đế, cần hắn nhiều hơn luyện tập.

Này mấy chính là huấn luyện đại khái nội dung, thời gian rất có hạn, cho dù là Hawke - Breton loại này kinh nghiệm phong phú xuất ngũ quan quân, cũng không khả năng đem quá nhiều thứ toàn bộ đưa cho Matthew.

Nói đến cùng, này chung quy là vì thử vai cần, hết thảy đều là khiến Matthew tại thử vai khi, thoạt nhìn thiên nhiên liền thích hợp diễn một cường hãn quân nhân nhân vật.

Matthew ở đây trung tiếp tục luyện tập, Helen - Hermann từ xa xa dần dần đi tới.

Nàng trực tiếp đi đến Hawke - Breton trạm địa phương, hái xuống mũ che nắng nhìn chăm chú luyện tập Matthew, hỏi,“Hắn huấn luyện tiến triển thuận lợi sao?”

Hawke - Breton quay đầu nhìn Helen - Hermann liếc nhìn, nói,“So với ta dự đoán hảo nhiều.”

“Ân?” Helen - Hermann nghi hoặc nhìn về phía hắn.

“Thời gian quá ít, ta có thể giáo không nhiều.” Hawke - Breton giải thích nói,“Nhưng hắn phi thường nghiêm túc, cũng phi thường cố gắng, so với ta giáo qua tuyệt đại bộ phận tân binh đều phải cường rất nhiều !”

Helen - Hermann chưa từng có hoài nghi qua Matthew thái độ,“Hiệu quả đâu?”

Hawke - Breton chỉ Matthew bên kia, nói,“Nói như thế, nếu đem hắn đặt ở một đống người thường trung, giống ta như vậy kinh lịch qua chuyên nghiệp huấn luyện nhân, nhất định sẽ chú ý tới hắn, cho rằng hắn là tối có quân nhân khí chất nhân.”

Helen - Hermann gật gật đầu,“Như vậy đủ.”

Nàng vì sao tán đồng Matthew này đề nghị, bởi vì từ Eric - Berk bên kia biết được Tom - Hanks sẽ đích thân tham dự nhân vật này thử vai, mà Tom - Hanks hai năm trước bởi quay chụp [ Cứu vớt binh nhì Ryan ] quan hệ, kinh lịch qua hơn hai tháng quân sự huấn luyện, từ nào đó phương diện đến nói, xa so với người bình thường quen thuộc quân nhân.

Thực ra đây cũng là một loại mạo hiểm, nhưng nàng cùng Matthew vốn là không chiếm ưu thế, không mạo hiểm nếm thử mà nói, kết quả cuối cùng chỉ có thể là thất vọng.

Về phần dự bị kế hoạch, Helen - Hermann muốn cho nó vĩnh viễn đều là dự bị.

“Hảo, Matthew.” Hawke - Breton nhìn xem đồng hồ, la lớn,“Nghỉ ngơi mười phút.”

Matthew đi nhanh tới, bất quá đi đường tư thế rõ ràng bất đồng với phía trước, vòng eo ưỡn thẳng tắp, cả người giống như là tùy thời chuẩn bị phóng ra liệp báo như vậy.

Helen - Hermann từ mặt đất trong rương cầm ra một bình nước khoáng, đưa cho Matthew, lúc này mới phát hiện Matthew màu da rõ ràng hắc, bày biện ra hơi đạm tiểu mạch sắc, phối hợp thượng cường tráng thân thể, phụ trợ ra một loại nam nhân mới có cường hãn khí chất.

Nàng hài lòng gật gật đầu, này không thể nghi ngờ vi sắp đến thử vai tăng thêm một ít kiếp mã.

Matthew tiếp nhận thủy, vặn mở nắp đậy quán mấy ngụm lớn, lại đem còn thừa bộ phận trực tiếp tưới ở trên đầu, lúc này mới cảm giác mát mẻ một ít.

Thời tiết rất nóng, huấn luyện rất mệt, bất quá đều tại hắn có khả năng thừa nhận trong phạm vi, chung quy này mấy so với từng tại trên công trường vất vả cần cù lao làm, thật sự tính không được cái gì.

Huống hồ, một khi thành danh mà nói, kia vài đèn hồng tửu lục sinh hoạt......

Này mấy dung tục ý tưởng, giống như là căn cà rốt như vậy, câu dẫn Matthew không ngừng cố gắng hướng về phía trước.

“Di động của ngươi tại vang.” Helen - Hermann bỗng nhiên nhắc nhở nói.

Matthew cũng nghe đến chuông di động thanh, khom lưng tại từ trong rương lật ra di động, mặt trên biểu hiện là một xa lạ dãy số, hắn ấn xuống nút tiếp nghe, vừa đặt ở bên tai, liền nghe đến một công thức hoá thanh âm.

“Ngươi hảo, xin hỏi là Matthew - Horner tiên sinh sao?”

Chỉ nghe một câu, Matthew liền xác định chính mình chưa từng nghe qua thanh âm này, hồi đáp,“Ta là Matthew - Horner.”

“Ta là Los Angeles địa phương pháp viện công tác nhân viên......” Người nọ đơn giản làm qua tự giới thiệu, còn nói thêm,“Matthew - Horner tiên sinh, ngươi đề cập đến một hạng vi ước tố tụng, ta cùng ta đồng sự chuẩn bị cho ngươi đi đưa lệnh truyền, lệnh truyền cần ngươi bản nhân tự mình ký nhận.”

Matthew nháy mắt nghĩ đến cùng [ cấm kỵ Tarot bài ] kịch tổ ở giữa hợp đồng tranh cãi.

Người nọ mà nói tiếp tục từ di động ống nghe trung vang lên,“Xin hỏi chúng ta đi nơi nào tìm ngươi?”

Theo thời gian chuyển dời, thêm thời gian rất lâu không có thu đến luật sư hàm, Matthew may mắn cho rằng đối phương buông tay , không nghĩ tới thế nhưng thật đi pháp luật trình tự.

“Ngươi chờ.” Matthew che microphone vị trí, bởi vì Hawke - Breton ở đây, đối Helen - Hermann mơ hồ nói,“Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng sự, pháp viện muốn khiến ta tự mình ký nhận lệnh truyền.”

Helen - Hermann lập tức minh bạch Matthew nói đến là cái gì, quay đầu đối Hawke - Breton nói,“Huấn luyện liền đến nơi này đi, ta cùng Matthew lâm thời có chuyện muốn xử lý.”

Hawke - Breton không ngu ngốc, có thể nghe ra lời này trung ý tứ, nói,“Kia hảo, có cần mà nói lại cho ta gọi điện thoại.”

Matthew đối với hắn phất phất tay,“Tái kiến, Hawke. Còn thừa phí dụng ngày mai ta cho ngươi đánh trướng thượng.”

Hawke - Breton cười gật gật đầu, xoay người nhanh chóng rời đi.

Này ngắn ngủi thời gian, Helen - Hermann đã suy xét hảo đối sách, nói,“Làm cho bọn họ đưa đến công ty đi.”

“Uy, ngươi còn tại sao?” Matthew nghe được bên kia đáp lại, báo địa chỉ, nói,“Một giờ sau, ta tại Thiên Sứ trù tính công ty chờ ngươi.”

Nói xong, hắn cắt đứt điện thoại, mắng chửi nói,“Này quần khốn kiếp !”

Helen - Hermann đối với hắn vẫy vẫy tay,“Đi thôi, chúng ta trở về.”

Matthew cùng nàng đi đến nông trang bãi đỗ xe, Helen - Hermann đem chìa khóa xe ném cho hắn,“Ngươi lái xe, ta liên hệ nhân xử lý chuyện này.”

Lên điều khiển vị, Matthew phát động ô tô chạy ra trang viên, trên phó điều khiển Helen - Hermann đã gọi điện thoại.

“Wilson luật sư sao?” Nàng nói ra một Matthew có chút quen thuộc danh tự,“Ta bên này có cùng nhau vi ước tố tụng. Đúng, chính là mấy tháng trước ta giới thiệu đến ngươi bên kia đi hộ khách, hiện tại đối phương đã đi pháp luật trình tự, sắp hạ phát lệnh truyền, ngươi có thể lại đây một chuyến sao? Hảo, ta trong công ty chờ ngươi.”

Cắt đứt này điện thoại, nàng tiếp lại gọi cho lên,“Clint tiên sinh sao? Ta là Helen, ta tưởng cố vấn chút việc, ta một vị hộ khách đề cập đến diễn nghệ hợp đồng vi ước. Đúng vậy, hắn là công hội thành viên, công hội có thể cung cấp giúp sao? Cần tương quan tài liệu? Không thành vấn đề, ta ngày mai liền truyền cho ngươi.”

Hồi Burbank lộ SH luân - Hermann liên tục gọi cho mấy điện thoại, liên hệ đến không ít người.

Đến Thiên Sứ trù tính công ty tiểu lâu phía trước, Matthew đình hảo xe, đi theo dẫn đầu xuống xe Helen - Hermann mặt sau, cùng nhau đi vào Tiểu Lâu.

“Rất phiền toái sao?” Matthew hỏi.

Nói thật, có người đại diện hỗ trợ xử lý, hắn không giống phía trước như vậy đau đầu.

“Không tính phiền toái.” Helen - Hermann vẫn là nhất quán phong cách,“Nếu phi thường phiền toái mà nói, ta tình nguyện buông tay ngươi.”

Matthew minh bạch nàng lời này ý tứ, nhún vai, không nói gì thêm.

Tại hắn nhận tri bên trong, đây là rất bình thường sự tình, chung quy hắn không phải ngôi sao, nếu đầu nhập phí tổn ngẩng cao, cùng hồi báo hoàn toàn không thành tỉ lệ thuận, Helen - Hermann vì cái gì muốn giúp hắn?

Liền bởi vì nàng là hắn người đại diện?

Matthew nhưng là nhớ rõ, nàng còn đảm nhiệm mặt khác hơn mười cái diễn viên người đại diện !

Tiến vào Helen - Hermann văn phòng, Matthew đợi không bao lâu, Wilson luật sư dẫn đầu đuổi tới, không qua bao lâu, hai danh Los Angeles địa phương pháp viện công tác nhân viên cũng đến, tại Wilson luật sư cùng đi dưới, Matthew tự tay viết ký nhận tố tụng lệnh truyền.

Đưa đi pháp viện công tác nhân viên, Matthew đem chỉnh sự kiện phía trước phía sau, cẩn thận đối Wilson luật sư thuật lại một lần.

“Vẫn là ta lần trước với ngươi nói .” Wilson luật sư nói thẳng,“Ngươi vi ước trước đây, hơn nữa đối phương chứng cớ đầy đủ, tốt nhất xử lý phương thức chính là cùng bọn họ đạt thành đình ngoại giải hòa.”

Hắn đem nhìn kỹ qua lệnh truyền hoàn cho Matthew,“Ta có nắm chắc, đem tiền bồi thường vi phạm hợp đồng kim ngạch chém rớt một phần ba đến một nửa.”

Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng là năm vạn dollar, liền tính là một nửa, cũng có hai vạn năm ngàn dollar...... Matthew rốt cuộc đau đầu , gần nhất kiếm được tiền, căn bản là không tồn dưới.

Hắn vẫn ôm tiểu nhân vật hẳn là không người để ý tới may mắn tâm lý, hiện tại xem ra, loại này tâm lý thật sự là không được a.

“Hảo.” Matthew chăm chú nói,“Wilson luật sư, chuyện này ta liền ủy thác cho ngươi .”

“Trước nói nói ta thu phí đi.” Wilson luật sư không chút nào không dám nói,“Ta giúp ngươi chém rớt kim ngạch một phần năm, làm của ta thù lao.”

Matthew không trả lời ngay, hắn đối lão mĩ pháp luật đặc biệt là giải trí pháp biết rất ít, ngược lại nhìn về phía Helen - Hermann, gặp Helen - Hermann đối với hắn gật đầu, nói,“Có thể.”

Wilson luật sư đứng lên,“Ta sẽ tạm thời bám trụ đối phương, sau đó xin đình ngoại giải hòa. Horner tiên sinh, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, này khả năng muốn duy trì liên tục mấy tháng thời gian.”

Hắn hướng Helen - Hermann cáo từ, sau đó lại đối Matthew nói,“Mấy ngày này ngươi rút thời gian đi ta sự vụ sở, chúng ta ký kết một phần chính thức đại lý hiệp nghị.”

Nhìn thấy Wilson luật sư rời đi, Matthew ngồi tựa ở đan nhân trên sô pha, trên mặt mây đen thảm đàm, vài vạn dollar a, hắn hiện tại ngay cả một phần mười đều lấy không ra đến.

Matthew ngồi một hồi, nghĩ đến sắp tranh thủ công tác, hỏi Helen - Hermann,“Lấy đến Ronald Speirs nhân vật này, ta có thể có bao nhiêu thù lao.”

Helen - Hermann suy nghĩ một chút, nói,“Ta phỏng chừng mỗi tập khả năng tại năm ngàn dollar đến sáu ngàn dollar, nếu đối phương dự toán sung túc, ta đàm phán khi có lợi nhân tố tương đối nhiều mà nói, có lẽ có thể tranh thủ đến tám ngàn dollar trên đây.”

Nghe nàng nói như vậy, Matthew nháy mắt tinh thần tỉnh táo, Ronald Speirs chẳng sợ chỉ có năm tập vai diễn, nhân vật thù lao cũng kém không nhiều đủ hoàn lại tiền bồi thường vi phạm hợp đồng .

Matthew lại nhiều một lấy xuống nhân vật này lý do !

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 65: Cố Ý Hay Vô Ý

Chín tháng rất nhanh đến, thử vai một ngày này, Matthew sớm rời giường, chuyên môn kêu một chiếc taxi, trước tiên một giờ đuổi tới Burbank Warner nhà sản xuất, hội hợp Helen - Hermann sau, cùng nhau tiến vào Band of Brothers kịch tổ ở studio, chuẩn bị tham gia sắp bắt đầu nhân vật mang trang thử vai.

Đi đến tạo hình bên ngoài, chờ một hồi thượng trang, Matthew phát hiện bọn họ đến không xem như sớm nhất , hành lang trung trên băng ghế, đã ngồi không thiếu nam diễn viên, có chút giống hắn, cũng là người đại diện cùng đi tới được.

“Đợi lát nữa đi.” Helen - Hermann tìm trương ghế dài ngồi xuống,“Ngươi là thứ năm .”

Quy tắc nội nhân tình quan hệ, có đôi khi có thể cung cấp rất nhiều tiện lợi, Eric - Berk trước đó liền cho bọn họ thích hợp để lộ một ít thử vai tin tức.

Matthew ngồi ở Helen - Hermann bên cạnh, đợi lên, trong lòng bao nhiêu có điểm vội vàng xao động, nhân vật này không chỉ có quan hệ đến tương lai phát triển, càng quan hệ đến trước mắt ích lợi.

Los Angeles địa phương pháp viện đã thông qua Wilson luật sư đình ngoại giải hòa xin, trước mắt hắn đang tại cùng [ cấm kỵ Tarot bài ] kịch tổ sau lưng công ty tiếp xúc, nếu đạt thành giải hòa hiệp nghị mà nói, thế tất cần một bút to tiền.

Nhân vật này thù lao, có thể cho hắn triệt để thoát khỏi vi ước phức tạp.

Matthew tâm tính so với dĩ vãng đã phát sinh biến hóa, hắn đối với này nhân vật có bức thiết khát cầu, thậm chí tình thế bắt buộc, cố tình nhân vật này quyền quyết định nắm tại Tom - Hanks loại này trong giới cao nhất đại lão trong tay, căn bản không chịu hắn cùng Helen - Hermann khống chế, thành bại hoàn toàn không phải do bọn họ làm chủ.

Hắn khó tránh khỏi lo được lo mất.

Thử vai còn chưa tới bắt đầu thời điểm, tạo hình thất bắt đầu kêu diễn viên tiến vào, đây là mang trang thử vai, từng diễn viên đi phòng thử vai phía trước, đều phải biến thành một danh 101 hàng không sư đại binh.

Matthew ngồi ngay ngắn tại trên ghế, thâm tình gian khẩn trương cùng nôn nóng càng ngày càng rõ ràng.

Đây là hắn tiến vào diễn viên giới tới nay, đối mặt cạnh tranh kịch liệt nhất một lần, chuẩn bị thời gian dài nhất một lần, cũng là tối không có nắm chắc một lần.

“Khẩn trương ?” Helen - Hermann vẫn đang quan sát Matthew,“Này cũng không giống ngươi.”

Nàng trong ấn tượng Matthew gan lớn tâm mặt đen da dày, hơi có chút tuổi trẻ mà thành thạo ý vị.

“Ta còn không đến hai mươi tuổi.” Matthew cũng tưởng có người nói chuyện thả lỏng một chút,“Không kinh lịch qua loại này đại trường hợp.”

Helen - Hermann lúc này mới nhớ tới, hắn bất quá mười chín tuổi mà thôi, mười chín tuổi trẻ tuổi nhân tâm tính năng có Matthew như vậy , thực ra cũng không mấy cái.

Matthew dùng lực chà xát mặt, cảm giác cơ nhục dần dần thư hoãn, lúc này mới nói,“Hiện tại hảo nhiều.” Hắn đối Helen - Hermann dựng ngón cái,“Ngươi vừa mở miệng, ta liền thả lỏng .”

“Ân?” Helen - Hermann không rõ hắn ý tứ.

“Ngươi thiên nhiên liền có chủng khiến nhân tâm an khí chất.” Matthew cố ý thông qua bậy bạ khiến chính mình quên khẩn trương, triệt để trầm tĩnh lại,“Là ta kiên cố nhất dựa vào.”

Helen quay đầu đi, không lại phản ứng Matthew, nàng đã nhìn ra, Matthew dần dần khôi phục đến trạng thái bình thường.

Trầm tĩnh lại sau, Matthew không lại ngồi không ở nơi này, một đôi mắt chung quanh xem xét, hành lang bên trong lúc này ngồi hơn mười diễn viên, cơ hồ từng cái đều diện mạo cường tráng, thân thể cường tráng, chỉ cần thích hợp trang điểm một phen, tất nhiên là đủ tư cách ngạnh hán hình tượng.

Đan từ trên tướng mạo đến nói, này hơn mười cá nhân không một so với hắn kém.

Matthew rất rõ ràng, lần này thử vai bất đồng với lần trước, trừ phù hợp yêu cầu ngoại hình, hắn tất yếu cầm ra càng nhiều thứ đến đả động kịch tổ.

Xác thực điểm đến nói, là đả động Tom - Hanks.

Tạo hình thất môn lúc này lại từ bên trong mở ra, một người trẻ tuổi đi ra, la lớn,“Matthew - Horner ! Matthew - Horner đến sao?”

Matthew lập tức đứng lên, nhấc tay ý bảo dưới,“Bên này.”

“Vào đi !” Người trẻ tuổi hất đầu.

Helen - Hermann cũng đứng lên, đối Matthew gật gật đầu,“Đi thôi, ta tin tưởng ngươi.”

Matthew nhìn Helen - Hermann liếc nhìn, cái gì cũng không có nói, đi theo cái kia người trẻ tuổi phía sau tiến vào tạo hình thất.

Đây là một có thể nói cự đại phòng, chủ yếu phân thành ba bộ phận, vào cửa bên tay trái do mười mấy trương hoá trang đài cấu thành hoá trang bộ, bên tay phải là đặt các thức Đệ nhị thế chiến quân Mỹ vũ khí cùng trang bị tủ đạo cụ, cùng với đối diện môn quân phục giá áo cùng với phòng thay quần áo.

Matthew phía trước liền có qua giải, nơi này không chỉ vi Ronald Speirs nhân vật này thử vai cung cấp phục vụ, còn có vai diễn kém một chút một ít còn lại ba nhân vật.

Tiến vào tạo hình thất, Matthew không lại suy xét mặt khác, hoàn toàn căn cứ kịch tổ an bài hành động, đầu tiên cùng cái kia người trẻ tuổi đi hoá trang bộ, ngồi ở trước hoá trang kính, tùy ý một vị nữ tính hoá trang sư làm, hoá trang so tưởng tượng còn muốn đơn giản, bởi thử vai nhân vật quan hệ, hoá trang sư liên phấn nền cũng không có thượng, chỉ là căn cứ Matthew mặt bộ hình dáng cùng ngũ quan đặc điểm, thích hợp tu chỉnh dưới lông mi cùng mặt bộ đường cong, làm cho cả nhân thoạt nhìn cũng càng thêm thành thục, cũng càng thêm thô cuồng.

Đơn giản hóa qua trang, Matthew đi đến tạo hình thất nhập khẩu đối diện, tại một vị nam tính trang phục sư dẫn dắt dưới, tìm đến một thân Hợp Thể quân trang, lại lĩnh nguyên bộ quân giày cùng mũ sắt, tiến vào một gian phòng thay quần áo, đổi quần áo.

Ra phòng thay quần áo, đứng ở cửa đại trước gương, Matthew xem quần áo xuyên cũng không phải đặc biệt quy chỉnh, lôi kéo lính dù phục vạt áo, vừa định điều chỉnh một chút, trang phục sư đi tới.

Hắn đối Matthew nói,“Đi thôi, đi trước đạo cụ tổ, lĩnh đến mặt khác trang bị sau, ta giúp ngươi hoàn thành cuối cùng tạo hình.”

Matthew gật gật đầu, đạp lên một đôi dày phỏng Đệ nhị thế chiến quân huấn, đi theo trang phục sư mặt sau, đi đến đặt vũ khí phần đông ngăn tủ gian, từ một danh đạo cụ sư chỗ đó, lĩnh một kiện lại một kiện “Vũ khí trang bị”.

Đây là mang trang thử vai, nói cách khác từng diễn viên thử vai khi trang điểm vô hạn tiếp cận thực tế quay chụp trạng thái.

Tại đạo cụ tổ lĩnh đến trang bị nhiều, dứt khoát khiến Matthew chậc lưỡi, hắn chung quy không phải một danh quân nhân, rất khó lý giải một danh phổ thông hàng không binh thế nhưng sẽ mang theo nhiều như vậy trang bị, cũng minh bạch vì sao trang phục sư nói lĩnh hoàn trang bị sau lại vì hắn hoàn thành tạo hình.

Cầm lĩnh trang bị, Matthew tại trang phục sư dẫn dắt dưới, lại về đến đại trước hoá trang kính, trang phục sư trạm tới trước hắn ngay mặt, từ trên xuống dưới nhất nhất giúp hắn mặc kia vài vũ khí trang bị.

Trang phục sư nghiệp vụ thuần thục, trước sau đem mũ giáp, khăn quàng cổ, võ trang mang, lựu đạn, Thompson viên đạn túi, súng lục viên đạn túi treo tại Matthew ngay mặt.

Tiếp, hắn chuyển tới Matthew mặt sau, lại đem bình nước, tạp hoá bao, súng lục cùng lựu đạn bao đặt ở trên lưng.

“Binh lính !” Trang phục sư chuyển tới Matthew ngay mặt, ý bảo dưới vũ khí đạo cụ,“Ngươi có thể lấy thương .”

Matthew nắm lên kia đem Chicago máy chữ, phía trước đi theo Hawke - Breton làm qua chuyên nghiệp huấn luyện, hắn tay phải cầm lấy thương, báng súng kẹp tại dưới nách, dưới họng súng khuynh chỉ hướng mặt đất, đây là Đệ nhị thế chiến khi Mĩ quốc đại binh thường dùng nhất Thompson chiến thuật động tác chi nhất.

Trang phục sư về phía sau lui một bước, nhìn nhìn Matthew tạo hình, lại đây giúp hắn chỉnh chỉnh mũ giáp, kéo dưới lính dù phục, chuyển tới sau lưng hạ thấp người, đem quần lính dù ống quần nhét vào trong giày.

Matthew thủy chung đứng ở trước hoá trang kính mặt, mặc cho trang phục sư giúp hắn hoàn thành tạo hình.

Hắn toàn thân thả lỏng, đại não phóng không, không đi nghĩ thân ở chỗ nào, nhìn trong gương nhân, đem chính mình trở thành một sắp đi lên chiến trường lính dù.

Bỗng nhiên, Matthew cảm giác phía sau tình huống không đúng, tên kia trang phục sư một bàn tay theo ống quần bay nhanh thượng di, còn không đợi hắn có phản ứng, liền tại hắn rắn chắc trên mông niết một phen, đồng thời kéo xuống duệ quần lính dù.

Tiếp theo giây, Matthew xoay người, nhìn về phía trang phục sư, trang phục sư dường như không có việc gì đứng lên, xem đều không xem Matthew, nhàn nhạt nói,“Hảo.”

Tựa hồ kia một chút chỉ là tại giúp hắn sửa sang lại quần như vậy.

Matthew cũng làm không rõ, trang phục sư là cố ý , vẫn là tại giúp hắn sửa sang lại quần lính dù, nhưng hắn này nhân trải qua đau khổ quá nhiều, phòng bị tâm tương đối nặng, không khỏi tay phải dùng lực nắm chặt Chicago máy chữ, tay trái về phía sau di động, bắt lấy một khỏa đạo cụ lựu đạn, ánh mắt dừng ở trang phục sư bóng loáng trắng nõn trên trán.

Lựu đạn nhìn qua cùng thật sự giống nhau, trên thực tế là plastic tài chất, nhưng Matthew có tự tin dùng này khỏa plastic lựu đạn khiến đối diện đầu kiến huyết.

Trang phục sư giống như có điều nhận ra, chỉ chỉ cửa bên kia chờ đợi xử,“Qua bên kia chờ xem, có người sẽ kêu ngươi đi thử vai.”

Nghe được thử vai, Matthew có chút xúc động đầu nháy mắt tỉnh táo lại, chỉ cần động thủ, sở hữu sai lầm đều là hắn , lần này thử vai khẳng định xong đời.

Trọng yếu nhất là, hắn căn bản không thể xác định trang phục sư có phải hay không cố ý .

“Uy......” Có người lúc này đi tới, hình như là tạo hình thất người phụ trách, hắn chỉ Matthew, dùng mệnh lệnh bàn ngữ khí nói,“Hoàn thành liền đi bên kia chờ, đừng trạm nơi này sững sờ vướng bận !“

Matthew gật gật đầu, tay trái từ sau trên thắt lưng lựu đạn túi thượng buông ra, tay phải cũng dần dần thả lỏng, lại nhìn cái kia trang phục sư liếc nhìn, hướng về chờ đợi xử đi, hắn ở trên xã hội lăn lộn qua, không phải nhiệt huyết sôi trào liền đầu não phát ngất nhân, liền tính muốn làm cái gì, lúc này nơi này cũng muốn tạm thời nhịn xuống đi.

Chẳng sợ trang phục sư cố ý , toàn bộ tạo hình phòng bên trong có người sẽ vì hắn làm chứng sao?

Không đành lòng mà nói, chỉ có thể từ trong kịch tổ cút đi; Tạm thời nhẫn nại mà nói, nói không chừng còn có khiến trang phục sư không chịu nổi một ngày.

Đi đến chờ đợi xử, Matthew cũng không tọa, giống như là tiêu thương như vậy đứng thẳng ở nơi đó, kiên nhẫn đợi có người thông tri hắn tiến đến thử vai.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lục tục có thử vai nhân trở về, những người này có uể oải, có hưng phấn, còn có thực bình tĩnh, bất quá mọi người tẩy trang xong sau, đều nhanh chóng ly khai tạo hình thất.

Matthew đợi tiếp cận một giờ, mới có một danh trợ lý niệm đến tên của hắn.

Người nọ đứng ở tạo hình phòng cửa, la lớn,“Matthew - Horner ở sao?”

Cùng lần trước như vậy, Matthew nhấc tay ý bảo,“Ta ở trong này.”

Trợ lý đối với hắn vẫy tay,“Theo ta đi, đi số năm phòng thử vai.”

Matthew hai lời chưa nói, cùng tên kia trợ lý rời đi tạo hình thất, thông qua thật dài hành lang, rẽ trái đi đến trước một cánh cửa, đẳng trợ lý mở cửa, theo hắn cùng nhau đi vào.

Bước qua cửa nháy mắt, Matthew thẳng tắp thân hình, bước đi hai chân trở nên mạnh mẽ hữu lực, kia mười ngày đột kích huấn luyện, khiến hắn nhìn qua cực kỳ giống một quân nhân.

Hắn đi vào phòng thử vai, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng, sau đó thấy được đại danh đỉnh đỉnh Tom - Hanks.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 66: Từng Giết Tù Binh

Ngồi ở máy theo dõi mặt sau, Tom - Hanks từ thử vai bắt đầu, cơ bản không có nói chuyện qua, nhưng trong tay bút ngẫu nhiên sẽ tại diễn viên tư liệu bên trên viết vài câu, chính là này ngắn ngủi vài câu lời bình, đem quyết định từng diễn viên tại đây trường thử vai trung thành bại.

Hắn cúi đầu, tại phía trước thử vai một vị diễn viên trên tư liệu, vẽ một màu đỏ “X”, cái gì cũng không có viết, người như thế ngay cả thử vai ghi hình đều không dùng hồi xem, có thể trực tiếp đào thải.

Cái kia diễn viên cho Tom - Hanks lưu lại ấn tượng thật sự quá kém , bản thân cao lớn cường tráng, rất thích hợp diễn một ngạnh hán loại nhân vật, đi đường lại cong vẹo khấp khiểng, đứng ở máy quay phim trước màn ảnh rộng rãi thoải mái, cho dù là mặc một thân quân trang, thoạt nhìn cũng như là hắc bang đả thủ cùng hỗn hỗn, mà không phải chiến trường bên trên thiết huyết quân nhân.

Loại này nhân căn bản không có suy xét tất yếu.

Tom - Hanks buông xuống bút, ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy lại một diễn viên đi tới, không khỏi khẽ gật đầu, này so vừa rồi cái kia hảo nhiều lắm !

Đối phương càng chạy càng gần, cùng thượng một so, dứt khoát chính là trên trời dưới đất chênh lệch.

Người này dáng người cao ngất, vòng eo thẳng tắp, mỗi một bước đều đi được đặc biệt ổn, tuy rằng gương mặt thoạt nhìn tương đương tuổi trẻ, nhưng vẻ mặt kiên nghị, hai mắt sáng ngời hữu thần, để người vừa thấy liền cảm giác là cái loại này đáng giá tín nhiệm cùng dựa vào nhân.

Tom - Hanks không khỏi lật ra này diễn viên tư liệu, cúi đầu nhìn thoáng qua, mặt trên đánh dấu danh tự là Matthew - Horner.

Hắn cầm lấy bút tại Matthew - Horner trên danh tự vẽ một vòng tròn, người này ngoại hình điều kiện cùng khí chất, rất thích hợp biểu diễn một ngạnh hán quân nhân, đan từ ngoài tại điều kiện đến nói, đã tiến vào phòng thử vai năm diễn viên trung, hắn là thích hợp nhất Ronald Speirs nhân vật này .

Muốn nói vấn đề mà nói cũng có, hắn thoạt nhìn thoáng hiển tuổi trẻ, bất quá có hoá trang sư tại, này cũng không xem như vấn đề lớn.

Đương nhiên, Tom - Hanks sẽ không như vậy võ đoán, cho nên chỉ vẽ một vòng tròn, cụ thể tình huống còn muốn nhìn hắn thử vai hiệu quả, nếu là biểu hiện không tốt mà nói, quyết định bút liền nắm ở trong tay, hắn tùy thời đều có thể đem vòng tròn sửa thành hồng xoa.

“Matthew - Horner......” Tom - Hanks không hề có điềm báo mở miệng,“Làm xuống tự giới thiệu đi.”

Phòng thử vai nội, kịch tổ những người khác đều hơi mang ngạc nhiên nhìn về phía Tom - Hanks, tựa hồ không ai nghĩ đến hắn sẽ chủ động mở miệng, hôm nay thử vai tiến hành đến hiện tại, đây là Tom - Hanks lần đầu tiên cùng diễn viên nói chuyện !

Mặt khác bốn diễn viên, cơ bản đều là tuyển diễn viên đạo diễn tại đặt câu hỏi.

Máy quay phim trước màn ảnh diễn viên làm lên tự giới thiệu, kịch tổ nội những người khác đều nhìn qua, chỉ thấy người này một bộ tiêu chuẩn Đệ nhị thế chiến quân Mỹ lính dù trang điểm, giống như tiêu thương như vậy đứng thẳng ở nơi đó, gương mặt cường tráng kiên nghị, nói chuyện leng keng hữu lực, để người mơ hồ cảm giác được một cỗ độc thuộc về nam nhân cùng quân nhân khí chất.

Những người này nháy mắt minh bạch, khẳng định là này gọi là Matthew - Horner tiểu diễn viên khí chất cùng ngoại tại điều kiện, đả động yêu cầu khắc nghiệt Tom - Hanks.

Bọn họ đều là hạng mục kẻ tham dự, biết khởi xướng cùng chủ đạo Band of Brothers Tom - Hanks thừa nhận áp lực cực lớn,HBO, DreamWorks cùng BBC đẳng công ty hướng này bộ mini kịch thượng ném cao tới một ức dollar chế tác phí dụng, một khi làm tạp mà nói, dù cho hắn là Tom - Hanks, hậu quả cũng tương đương nghiêm trọng.

Cho nên, từ kịch bản đến đạo cụ đến trang phục lại đến diễn viên, cho dù là một không chớp mắt chi tiết nhỏ, Tom - Hanks yêu cầu đều phi thường khắc nghiệt.

Đặc biệt là tại diễn viên mặt trên, nghe nói hắn cùng Steven - Spielberg đã cự tuyệt không thiếu căn bản không thích hợp diễn quân nhân quan hệ hộ.

Không ai dám lấy một ức dollar hạng mục nói đùa.

Matthew đứng thẳng ở nơi đó, dựa theo Tom - Hanks yêu cầu, đem chính mình lý lịch sơ lược đại khái nói một lần.

Kịch tổ không ai đối với hắn lý lịch sơ lược bất mãn, chung quy biểu diễn qua Ridley - Scott Gladiator sử dụng đến tiến hành lúc trước tuyên truyền mở rộng nhân vật, lại tại Tiểu Điềm Điềm Britney MV trung đảm nhiệm qua nam chính, cơ bản phù hợp kịch tổ đối với diễn viên muốn có nhất định tư lịch mà nổi danh độ lại không quá cao yêu cầu.

Nghe diễn viên làm xong tự giới thiệu, tuyển diễn viên đạo diễn nhìn về phía Tom - Hanks, gặp Tom - Hanks không có mở miệng ý tứ, dựa theo phía trước thử vai lưu trình, nói,“Nhiễu phòng thử vai đi một vòng.”

Matthew lập tức cất bước chân dài, tại phòng thử vai dạo qua một vòng.

Theo sau, tại tuyển diễn viên đạo diễn yêu cầu dưới, hắn lại làm mặt khác mấy cái động tác, này mấy động tác đều lấy bày ra dáng người cùng ngoại hình vi chủ.

“Lấy một phần kịch bản cho hắn.” Tuyển diễn viên đạo diễn đối một danh trợ lý nói,“Ngươi đi cùng hắn đối hí.”

Một danh trợ lý đạo diễn đi đến Matthew bên cạnh, cho hắn kịch bản, kịch bản chỉ có một trang giấy, hơn nữa này một trang giấy cũng chưa từng tràn ngập, thậm chí đối Ronald Speirs nhân vật này biểu diễn cũng không có nghiêm khắc kết cấu thuyết minh.

Kịch bản cảnh tượng thiết kế rất đơn giản, hai danh E liên tân binh tại đào tán binh khanh, làm E liên tân nhậm liên trưởng Ronald Speirs từ bọn họ phụ cận đi ngang qua, nghe được binh lính đối với hắn nghị luận.

Thử vai biểu diễn bộ phận rất nhanh bắt đầu, tên kia trợ lý đạo diễn một người phân sức hai nhân vật, đương nhiên hắn cũng chỉ là thay này hai nhân vật đọc lời kịch mà thôi.

“Ngươi nghe nói qua sao?” Trợ lý đạo diễn tận chức tận trách,“Tân nhậm liên trưởng Spears thượng úy tại D ngày hàng không sau giết qua Đức quân tù binh !”

Tiếp, hắn đổi một loại làn điệu,“Nghe nói Spears thượng úy trước cấp Đức quân tù binh phát yên, sau đó......”

Dựa theo kịch bản yêu cầu, lúc này nên Matthew lên sân , bất quá kịch bản vỏn vẹn quy định hắn lúc này chen vào nói, lại không có viết hắn muốn làm cái gì, hẳn là nói như thế nào.

Ronald Speirs đối mặt loại tình huống này, đến cùng làm cái gì cùng nói cái gì, hoàn toàn do thử vai diễn viên lâm trường phát huy.

Điểm này, Matthew không hề nghĩ đến, cho dù là Helen - Hermann cũng không có dự tính đến.

Cho nên, cùng dáng người cùng bộ dạng ngoại hạng hình điều kiện có nguyên vẹn chuẩn bị bất đồng, biểu diễn thử vai chỉ có thể dựa vào hắn hiện trường phát huy.

May mà Helen - Hermann vì lần này thử vai thu thập đến đại lượng tư liệu, trong đó chẳng những có Band of Brothers nguyên tác, còn có David - Kenyon - Webster nhật ký hồi ức lục, mà Matthew đầy đủ chăm chỉ cùng cố gắng, cẩn thận nghiên cứu qua này mấy, làm đại lượng phân tích bút ký, nhất là Ronald Speirs này nhân vật tính cách, hắn lợi dụng đại lượng thời gian, dần dần phác thảo ra một hình dáng.

Tiểu thuyết nguyên tác trung không có này cảnh tượng, Matthew phỏng đoán hẳn là trong kịch bản một bộ phận, nhưng thử vai diễn viên không ai lấy đến kịch bản, hắn chỉ có thể từ Ronald Speirs tính cách xuất phát, đến tưởng tượng một cứng rắn phái quân nhân sẽ như thế nào nói làm như thế nào.

Chung quy ở dưới tình huống bình thường, một người theo như lời sở làm cùng hắn tính cách gắn kết chặt chẽ.

Matthew thầm nghĩ đến một câu lời kịch, một câu phi thường phù hợp Ronald Speirs này cứng rắn phái quân nhân tính cách lời kịch.

Hắn đi đến tên kia trợ lý đạo diễn bên cạnh, một tay khoá Chicago máy chữ, một tay còn lại mò vào trong túi, trên một gương mặt không có bất cứ biểu tình, lãnh ngạnh hỏi,“Các ngươi muốn hay không hút thuốc?”

“Ta......” Trợ lý đạo diễn bị hắn nói sửng sốt dưới, tiếp kịp phản ứng,“Không...... Không cần.”

Matthew xoay người, mặt không chút thay đổi trực tiếp tránh ra.

“Đình !”

Tuyển diễn viên đạo diễn kêu ngừng biểu diễn, nhìn về phía Tom - Hanks, Tom - Hanks không có bất cứ tỏ vẻ, ấn xuống trên camera hồi phóng kiện, lại nhìn một lần vừa biểu diễn, nghe được diễn viên nói ra câu kia lời kịch khi, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu.

Như vậy ứng đối cứ việc cùng kịch bản thiết lập không quá tương xứng, lại có hiệu quả như nhau chi diệu, này tiểu diễn viên xem ra không thiếu hạ công phu, hoàn toàn nắm chắc đến Ronald Speirs nhân vật này tinh túy.

“Hắn không thiếu lật xem nguyên tác đi?” Tom - Hanks là một đường dốc sức làm đi lên nhân, thích chăm chỉ diễn viên,“Rất không sai .”

Cầm lấy bút, hắn lại tại Matthew - Horner trên tư liệu vẽ một vòng tròn, biểu diễn giằng co nửa phút, hắn cho rằng đủ rồi, này tiểu diễn viên kỹ xảo biểu diễn đủ để ứng phó nhân vật này, còn thừa nên suy xét là, hắn có thể hay không khiến nhân vật này xuất sắc.

“Matthew - Horner.” Tom - Hanks lại một lần nữa mở miệng,“Ta có mấy vấn đề cần ngươi trả lời.”

Bao gồm tuyển diễn viên đạo diễn cùng trợ lý đạo diễn ở bên trong, tất cả mọi người nhìn về phía Tom - Hanks, Tom - Hanks rõ ràng bị này tiểu diễn viên đả động , ít nhất tại một phương diện nào đó bị đả động .

Phía trước bốn lần thử vai, Tom - Hanks đừng nói hỏi vấn đề , ngay cả nói đều chưa nói như thế nào.

Tuyển diễn viên đạo diễn lật ra Matthew tư liệu, trực tiếp ở mặt trên vẽ một đại biểu hắn trọng điểm chú ý hình tam giác.

Matthew gật gật đầu, như cũ giống tiêu thương như vậy đứng ở nơi đó.

Tom - Hanks buông xuống bút, hỏi,“Ngươi vì sao không chính diện đáp lại?”

Matthew biết hắn hỏi là cái gì, nói,“Loại này vô căn cứ sự tình, không cần giải thích, ta cho rằng vừa không phủ nhận cũng không thừa nhận là tốt nhất trả lời. Ta lấy đến trên kịch bản viết, Ronald Speirs vừa đảm nhiệm E liên liên trưởng,E liên lại bổ sung hàng loạt tân binh, rất có khả năng có người không tin phục hắn này liên trưởng, bắn chết Đức quân tù binh chuyện này, đối nhanh chóng chưởng khống E liên cùng hàng phục tân binh không phải chuyện xấu.”

Có thể nói ra những lời này, được ích lợi từ Matthew dài đến một tháng tỉ mỉ chuẩn bị, nếu không có Helen - Hermann tư liệu, không có thời gian dài lặp lại nghiên đọc, không có chẳng sợ viết năng lực hữu hạn cũng kiên trì làm bút ký làm thư diện phân tích, hiện tại hắn căn bản nói không nên lời.

Tom - Hanks cầm lấy bút, lại tại Matthew tư liệu bên trên vẽ một vòng tròn.

Kịch tổ người khác nghe được Matthew mà nói, cũng âm thầm gật đầu, tại trước sau tiến vào phòng thử vai năm người trung, hắn xác thật là xuất sắc nhất một.

Nhưng những người này cũng không có lên tiếng, bọn họ rất rõ ràng chính mình chỉ là bồi giám khảo, chân chính chủ khảo quan hiện tại chỉ có Tom - Hanks một người.

“Chúng ta đưa cho ngươi trên kịch bản, Ronald Speirs khả năng giết qua tù binh.” Tom - Hanks lại hỏi,“Nếu hắn chân giết qua tù binh, ngươi thấy thế nào chuyện này?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 67: Lo Lắng Chờ Đợi

Nghe được Tom - Hanks vấn đề, Matthew không khó minh bạch, vấn đề này trả lời hảo sẽ vì chính mình gia phân, hắn nhìn ra được đến, Tom - Hanks đối với hắn biểu hiện tựa hồ tương đối hài lòng.

Nếu là trả lời không tốt mà nói, khẳng định liền muốn giảm phân .

Vô luận nguyên tác vẫn là hồi ức lục bên trong, đều có nhắc tới Ronald Speirs sát Đức tù binh nghe đồn, bất quá nghe đồn thủy chung chính là nghe đồn, hai bản tư liệu bên trong đều chưa từng xác thực nói Ronald Speirs giết qua tù binh.

Tom - Hanks vấn đề, lại là giả thiết Ronald Speirs giết tù binh, khiến hắn phát biểu đối với chuyện này cái nhìn.

Đứng ở hiện nay hòa bình niên đại trên lập trường, sát tù binh dứt khoát làm người khinh thường, vạn phu sở chỉ.

Đứng ở chủ nghĩa nhân đạo trên lập trường, càng là nên bị thụ khiển trách, nhân thần cùng phẫn.

Nhưng làm vi Ronald Speirs thử vai diễn viên, Matthew cảm giác chính mình tuyệt đối không thể đứng ở này hai loại trên lập trường trả lời vấn đề, càng không thể lấy hắn bản nhân góc độ xuất phát đến suy xét, mà là muốn lấy một vừa hàng không Pháp quốc lính dù thân phận, xác thực điểm đến nói, chính là lấy giả thiết giết tù binh Ronald Speirs thân phận đến suy xét !

Ngắn ngủi trong nháy mắt, Matthew xem qua bảy tám lần nguyên tác tiểu thuyết bên trên một ít đối với chiến trường tình thế miêu tả xuất hiện ở trong đầu.

Đây là nhân vật thử vai, Tom - Hanks còn tại chờ, hắn không có quá nhiều thời gian đến suy xét.

“Ta cho rằng......” Matthew mở miệng nói,“Dưới tình huống lúc ấy, đây là sáng suốt nhất xử lý phương thức.”

“Ngươi xem qua nguyên tác?”

Nhìn thấy Matthew gật đầu, Tom - Hanks lại hỏi,“Kết hợp nguyên tác, nói nói vì sao đi.”

“Thời điểm đó, bộ đội vừa đứng lên Pháp quốc thổ địa , ngày hôm sau hay không sẽ tao ngộ phản công bị xua đến trong đại hải đều không biết.” Matthew hoàn toàn từ một thiết huyết quân nhân góc độ suy xét,“Lúc ấy hoặc là tìm phi cơ chở tù binh đi chưa thành lập tù binh doanh, hoặc là phóng thích bọn họ, hoặc là liền xử quyết.”

Hắn lại tiến thêm một bước nói,“Nhưng bước đầu tiên căn bản không có khả năng làm đến, bọn họ chỉ là lính dù, hơn nữa là xâm nhập địch hậu lính dù. Về phần phóng thích tù binh, lựa chọn này càng không xong, ai biết bọn họ hay không sẽ lại trở về Đức quân kiến chế? Nói không chừng phóng thích một người nào đó, liền sẽ muốn bên cạnh huynh đệ mệnh.”

Tom - Hanks bỗng nhiên nghĩ tới ách bản, không khỏi lại gật đầu.

Matthew càng nói tư duy càng rõ ràng,“Dựa theo nguyên tác miêu tả, bộ đội lúc ấy là không có năng lực xử lý này mấy tù binh , bọn họ lập tức muốn đến tập kết điểm, sau đó đầu nhập đến tấn công 88 pháo trận địa trong chiến đấu, tù binh lưu lại chính là tai họa ngầm, đưa đi cần tiêu hao sức chiến đấu, cho nên liền xử quyết là tối lý tính biện pháp.”

Trên thực tế, kia bản hồi ức lục sử dụng hoặc sáng hoặc tối thủ pháp, không chỉ một lần đề cập qua, đăng lục sơ kỳ, nhất là xâm nhập địch hậu lính dù bộ đội, không cần tù binh.

Matthew đọc qua hồi ức lục, lúc này phát huy tác dụng.

“Hảo.” Tom - Hanks đối tuyển diễn viên đạo diễn nói,“Ta hỏi xong .”

Tuyển diễn viên đạo diễn gật gật đầu, lại xem qua người khác, gặp không ai phát biểu ý kiến, đối Matthew nói,“Matthew - Horner tiên sinh, ngươi có thể đi, thử vai kết quả chúng ta sẽ tại ngày mai thông tri ngươi người đại diện.”

Matthew lễ phép nói một câu, xoay người rời đi phòng thử vai, dọc theo tới được hành lang, trở lại tạo hình cửa phòng tiền.

Đi theo thử vai khi như vậy, hắn không thấy được Helen - Hermann, không biết nàng đi nơi nào.

Matthew một lần nữa trở lại tạo hình thất, tại một danh trợ lý trang phục sư hiệp trợ dưới, cởi trên người trang bị, đổi về chính mình quần áo, lại tẩy đi trên mặt không nhiều một điểm trang, trực tiếp đi ra ngoài.

Lúc này cũng liền hai mươi phút không đến, Matthew mới ra tạo hình thất, liền thấy được Helen - Hermann, nàng đang đứng tại cửa phụ cận đi qua đi lại.

“Đi thôi.” Helen - Hermann nhìn thấy Matthew, hô một tiếng, trước hướng studio bên ngoài đi, Matthew theo sau theo đi lên, đẳng hai người ra studio sau, nàng hỏi,“Thử vai thuận lợi sao?”

“Cảm giác còn có thể.” Matthew vừa đi vừa đem thử vai trải qua thuật lại một lần, nói,“Tom - Hanks hỏi ta vài vấn đề, hơn nữa thái độ tựa hồ đặc biệt hảo.”

Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu,“Đây là hảo hiện tượng, ta vừa đi hỏi thăm dưới, ngươi phía trước ba diễn viên thử vai thời điểm, Tom - Hanks một câu cũng không có nói.”

Matthew tinh thần tỉnh táo,“Tom - Hanks đối với bọn họ không có hứng thú?”

“Rất có khả năng.” Helen - Hermann dẫn đầu ra Warner nhà sản xuất,“Nhưng Tom - Hanks đến cùng nghĩ như thế nào , chỉ có chính hắn mới biết được.”

Matthew cùng ra trường quay đại môn,“Bọn họ bảo ngày mai sẽ thông tri ngươi thử vai kết quả, nhanh nhất lúc nào chúng ta có thể được đến tin tức.”

Helen - Hermann đi đến bên cạnh xe, kéo ra điều khiển vị cửa xe, nói,“Nói như vậy, ngày mai buổi sáng liền sẽ cấp thông tri.”

“Muốn ngày mai buổi sáng a.” Matthew chuyển tới phó điều khiển bên kia,“Chờ đợi tư vị rất dày vò a.”

Này gần một tháng thời gian, hắn cơ hồ cái gì cũng không có làm, liên Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học biểu diễn khóa cùng ngôn ngữ khóa đều tạm thời xin phép không đi , hết sức chuyên chú vi Ronald Speirs này một nhân vật thử vai làm chuẩn bị, hiện tại thử vai kết thúc, từ hiện trường tình huống đến xem, tựa hồ còn rất lý tưởng, lại không thể lập tức biết được kết quả, đối với một bức thiết cần nhân vật này người đến nói, cái loại này tư vị thật sự rất khó chịu.

Helen - Hermann lên xe, nhìn thấy Matthew không chút khách khí ngồi trên phó điều khiển, hỏi,“Ngươi đi nơi nào?”

“Thiên Sứ trù tính công ty.” Matthew cột chắc dây an toàn,“Của ngươi văn phòng. Có người cùng nói chuyện phiếm, thời gian qua còn nhanh điểm.”

Helen - Hermann phát động ô tô, nói thẳng,“Ta bề bộn nhiều việc.”

Nàng không chỉ là Matthew người đại diện, còn đại lý số lượng xa xỉ mặt khác diễn viên nghiệp vụ.

“Không có việc gì.” Matthew thuận miệng nói,“Ta đi tìm Amanda......”

Nói tới đây, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Amanda đã rời đi Los Angeles phản hồi New York , tính tính thời gian mà nói, nói không chừng đều tại Cambridge đại học .

“Amanda đã đến Anh quốc .” Helen - Hermann thanh âm ở bên cạnh vang lên,“Chờ ngươi lấy đến nhân vật, đi Anh quốc quay phim, là có thể nhìn thấy nàng .”

Nàng đảo quanh phương hướng, xe rẽ vào một khác con phố,“Có tin tức, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú.”

Matthew có chút ngạc nhiên, Helen - Hermann bóp kem đánh răng thức nói chuyện phương thức lúc nào sửa lại? Không khỏi hỏi,“Cái gì tin tức?”

Helen - Hermann ít có thống khoái nói,“Sony Columbia ảnh nghiệp mấy ngày hôm trước vừa xác định, Girl, Interrupted từ 12 nguyệt 8 ngày lên chính thức tại Bắc Mĩ phát hành, nghe nói bọn họ chuẩn bị lên kế hoạch một lần đầu thức.”

Đây là Matthew biểu diễn đệ nhất bộ phim, có thể nói ấn tượng khắc sâu.

“Ngươi cùng Angelina - Jolie không phải có chút quan hệ sao?” Helen - Hermann nói ra nàng mục đích ,“Cùng nàng liên hệ một chút, đi lần đầu thức đi một chút thảm đỏ, không muốn khiến nhân quên ngươi.”

“E rất khó.” Matthew bất đắc dĩ nhún vai,“Ta cùng nàng thanh toán xong , đoạn thời gian trước cho nàng cùng nàng trợ lý gọi điện thoại, đều là không người tiếp nghe.”

Helen - Hermann lại hỏi,“Winona - Ryder đâu? Ta nhớ rõ ngươi từng nói ngươi cũng nhận thức nàng.”

“Phỏng chừng nàng lại càng không muốn gặp đến ta.” Matthew sẽ không theo nàng giải thích, dứt khoát nói,“Quay đầu ta lại cho Angelina - Jolie gọi điện thoại đi, nói không chừng có thể đi cọ lần đầu thức thảm đỏ.”

Thực ra không cần Helen - Hermann quá nhiều nhắc nhở, hắn cũng biết chính mình cần nghĩ mọi biện pháp đề cao độ nổi tiếng.

“Tốt nhất có thể liên hệ nàng.” Helen - Hermann lại để lộ một tin tức,“Theo ta được biết, Sony Columbia ảnh nghiệp cố ý đầu chụp một bộ lấy nữ tính làm tuyệt đối nhân vật chính đại chế tác động tác mạo hiểm điện ảnh, Angelina - Jolie vô cùng có khả năng đảm nhiệm nữ chính kiêm người sản xuất, nếu ngươi có thể đả thông Jolie quan hệ, nói không chừng có thể vớt đến một không sai vai phụ.”

Matthew nháy mắt có động lực,“Ta thử xem đi, nói vậy Angelina - Jolie còn nhớ rõ ta.”

Thiên Sứ trù tính công ty văn phòng cách Warner nhà sản xuất không xa, không bao lâu, xe liền đến kia đống ba tầng Tiểu Lâu.

Như hôm nay sử trù tính công ty cũng coi như có điểm quy mô, giải trí trù tính trừ bỏ Helen - Hermann ngoài, còn có bốn, bất quá hộ khách cơ bản đều là một chút không đáng nói đến nhân vật diễn viên cùng lâm thời diễn viên.

Matthew thật sự không tưởng một người đau khổ chờ đợi, dứt khoát trong công ty tìm người nói chuyện phiếm, lấy này phái vô vị mà lại nóng lòng chờ đợi thời gian.

Bất tri bất giác, sắc trời dần dần phóng hắc, Warner nhà sản xuất thử vai cũng đến vĩ thanh, Tom - Hanks thu thập đồ đạc, từ cửa sau rời đi phòng thử vai, đi tới chính mình văn phòng, phát hiện kịch tổ một cái khác người sản xuất Gary - Goetzman đang tại chờ hắn.

“Ngươi bên kia như thế nào?” Tom - Hanks hỏi.

“Rất thuận lợi.” Gary - Goetzman cười nói,“Ngươi cùng Steven đề cử Damian - Lewis phi thường thích hợp nhân vật này.”

Tom - Hanks kéo ra ghế dựa ngồi xuống,“Là tốt rồi.”

Nam chính đến từ hắn cùng Spielberg đề cử, vì tị hiềm, kia trường thử vai riêng giao cho Gary - Goetzman phụ trách.

Gary - Goetzman lại hỏi Tom - Hanks,“Ngươi bên kia đâu?”

Tom - Hanks một bàn tay vừa bưng lên chén nước, một tay còn lại dứt khoát đem kia điệp diễn viên tư liệu đẩy đến Gary - Goetzman trước mặt,“Chính ngươi xem đi.”

Gary - Goetzman lục lọi tư liệu, nhanh chóng xem, nhìn thấy trong đó một phần thời điểm, đột nhiên ngừng lại, hơi mang sửng sốt hỏi,“Này nhân ngươi thế nhưng đánh bốn sao !”

“Một rất thích hợp diễn ngạnh hán quân nhân trẻ tuổi diễn viên.” Tom - Hanks buông xuống chén nước, nói,“Hôm nay sở hữu thử vai nhân trung, hắn để lại cho ta ấn tượng khắc sâu nhất, ngươi đi xem xem thử vai ghi hình, không ý kiến mà nói, ngày mai ta để người thông tri hắn.”

Gary - Goetzman đứng lên, đem tư liệu hoàn cho Tom - Hanks, nói,“Ta này liền đi xem.”

Màn đêm buông xuống, Matthew trở lại Westwood khu chung cư, tắm rửa qua sau nằm ở trên giường tiếp tục lật xem tư liệu, di động đột nhiên vang lên, hắn cầm lấy nhìn thoáng qua, ấn xuống nút tiếp nghe, nói,“Hải, Bố Bố.”

Gọi điện thoại tới được là Britney,“Hải, Matthew, ngươi thử vai thông qua sao?”

“Còn không biết đâu, ngày mai khả năng sẽ có cụ thể tin tức.”

Bên kia Britney tạm dừng một hồi, còn nói thêm,“Ta ngày mai không công tác, không bằng sáng mai ta quá khứ chờ ngươi, chúng ta cùng nhau đợi đi.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 68: Bạn Gái

“Ngươi ở tại này phụ cận đi?”

Sáng sớm dương quang trung, Britney xuống xe, mang hảo mũ cùng kính đen, đi đến Matthew bên cạnh,“Lần trước ngươi mời khách cũng là ở bên này.”

Matthew đứng ở tiểu công viên cửa, tùy tay chỉ một phương hướng,“Ta liền ngụ ở bên kia một đống khu chung cư thượng.”

“Chúng ta đi thôi.” Hắn tiếp đón Britney hướng công viên bên trong đi, hôm nay là thời gian làm việc, công viên trung nhân phi thường thiếu,“Đi vào chuyển chuyển.”

Đây là hắn tỉ mỉ lựa chọn địa phương, ít người không có nhân gây rối Britney, hơn nữa nơi này không phải thuê chung cư cái loại này bịt kín không gian, sẽ không đưa tới nữ tính phản cảm cùng không xong liên tưởng.

Nhưng Matthew này Đông Phương thức tư duy, hoàn toàn không thích hợp dùng tại Britney trên người.

Britney cùng Matthew hướng công viên bên trong đi, đầy mặt hảo kỳ,“Chúng ta không đi nhà ngươi sao?”

Matthew nghĩ đến chính mình trong nhà lộn xộn bộ dáng, kiên trì đi về phía trước,“Tốt nhất không cần đi.”

Britney thiếu nữ tâm tính, lòng hiếu kỳ đặc biệt trọng, truy vấn nói,“Vì sao a?”

“Khụ......” Matthew cố ý cầm lấy quyền đầu ở bên miệng ho khan một tiếng, quay đầu nhìn Britney, tâm tư nhanh chóng chuyển động, nói,“Có hai lý do, một thật, một giả , ngươi muốn nghe nào?”

“Thật?” Britney tiếp lắc đầu,“Vẫn là trước nói giả đi.”

Matthew nở nụ cười,“Lần trước liền tưởng với ngươi cùng nhau đi một chút, cho nên chuyên môn tuyển một phong cảnh duyên dáng công viên.”

“Ta lần trước cũng tưởng với ngươi cùng nhau tản bộ a.” Britney trong mắt lóe qua ảm đạm,“Nhưng......”

“Không có quan hệ, Bố Bố.” Matthew vẫn là đầy mặt dương quang xán lạn tươi cười,“Ngươi nhất định có chuyện muốn bận rộn.”

Britney chỉ cảm thấy Matthew rất thiện giải nhân ý , Điềm Điềm nở nụ cười, thúc giục nói,“Kia thật đâu?”

“Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.” Matthew mang theo nàng hướng công viên chỗ sâu đi,“Của ta phòng rất lâu không có thu thập qua, bẩn, loạn, kém, khiến ngươi nhìn thấy ta sẽ cảm thấy bối rối.”

“Có phải hay không thối hoắc một đống quần áo không tẩy?” Britney nghĩ đến chính mình qua lại,“Dưới đất tất cả đều là ngoại bán chiếc hộp?”

Matthew gật đầu, sau đó hỏi,“Ngươi cũng làm qua?”

Britney tại Matthew trước mặt căn bản không che giấu quá khứ khứu sự,“Tại chuột Mickey câu lạc bộ thời điểm, ta phao một chậu quần áo, đặt ở dưới giường, tưởng ngày sau lại tẩy, kết quả quên , thẳng đến quần áo phao toan , phát ra khó ngửi mùi, ta mới phát hiện.”

“Nguyên lai ngươi cũng làm qua loại sự tình này !” Matthew ha ha nở nụ cười.

Britney trừng lớn ánh mắt,“Không cho cười, ta thật chỉ là quên !”

Matthew rẽ lên một điều đá phiến lộ, đối Britney nói,“Này không tính cái gì, có lần ta tại sa mạc bên trong làm việc, một tuần không tắm rửa qua, một tháng không có giặt quần áo.”

“Nhất định thối chết.” Britney nghe Matthew nói qua hắn qua lại,“Texas thời tiết như vậy nhiệt.”

Theo đá phiến lộ, Matthew chuyển tới lần trước ước Elena - Boyar gặp mặt địa phương, chỉ chỉ dưới bóng cây bàn ghế đá, nói,“Chúng ta đi bên kia tọa hội đi?”

Britney đi theo Matthew bên cạnh, nói,“Hảo a, ta hôm nay lại đây chính là cùng ngươi .”

Hai người đi đến bàn ghế đá biên ngồi xuống, hàn huyên một đoạn thời gian, Britney gặp Matthew di động thủy chung không có vang lên, không khỏi nhìn nhìn đồng hồ, trên mặt hiện ra quan tâm,“Còn không có điện thoại đánh qua tới sao?”

“Không có.” Matthew lắc đầu,“Di động vẫn không vang.”

“Ngươi di động mang theo sao?” Britney thoạt nhìn so Matthew còn muốn sốt ruột,“Có phải hay không điều thành tĩnh âm ?”

Matthew lấy di động ra, ấn một chút, nói,“Hết thảy đều rất bình thường.”

Britney lại nhìn nhìn đồng hồ,“Xem thời gian mà nói, kịch tổ hẳn là đi làm a, bọn họ công tác hiệu suất thật thấp !”

Nghe đến những lời này, nguyên bản tâm tính coi như trầm ổn Matthew cũng có chút sốt ruột, chung quy nhân vật này đối với hắn quá trọng yếu , không khỏi mở ra di động thiết trí lan, xem xét có phải hay không không cẩn thận đem tiếng chuông đóng lại .

Tựa như hắn nói như vậy, hết thảy đều rất bình thường.

Britney rõ ràng so Matthew càng thiếu kiên nhẫn, dứt khoát đứng lên, vòng quanh bên cạnh bàn đá đi vừa nói,“Muốn hay không đưa cho ngươi người đại diện gọi điện thoại hỏi một chút?”

“Ân.”

Matthew lật ra Helen - Hermann điện thoại, gọi qua, bên kia rất nhanh tiếp nghe.

“Có chuyện sao?” Helen - Hermann hỏi.

“Thử vai có tin tức sao?” Matthew trực tiếp hỏi.

“Không có.” Helen - Hermann thanh âm rất bình tĩnh,“Có tin tức ta sẽ trước tiên thông tri ngươi.”

Những lời này nói xong, bên kia chủ động cắt đứt điện thoại, Matthew mắt nhìn di động, Britney thấu lại đây, hỏi,“Thế nào?”

“Còn không có thông tri.” Matthew lắc lắc đầu.

Britney hái xuống mũ cùng kính đen, đặt ở trên bàn đá, lại bắt đầu đi vòng đi lại, một bộ phi thường thay Matthew sốt ruột bộ dáng.

Luận cùng tâm tính cùng trầm ổn, Matthew so Britney cường nhiều lắm, nhưng vội vàng xao động thứ này, rất dễ dàng truyền nhiễm, không quá nhiều đại một hồi, Matthew cũng ngồi không yên, đứng lên cùng Britney cùng nhau, vây quanh bàn đi dạo lên.

Hai người kia cùng nhau vòng quanh bàn tản bộ, Britney không ngừng xem đồng hồ, Matthew thường thường xem di động, thoạt nhìn dị thường quái dị.

May mà thời gian làm việc công viên bên trong không có người, này ở trong rừng cây nơi nghỉ ngơi càng là vết chân hiếm thấy.

Matthew cùng Britney vây quanh bàn đá loạn chuyển, lại càng chuyển càng sốt ruột, dần dần, nôn nóng chẳng những viết tại Britney trên mặt, liên Matthew đều không thể tránh cho xuất hiện .

Lại một lần cúi đầu xem di động, đã tiếp cận mười giờ rưỡi , tuy rằng sáng suốt buổi sáng là khả năng có kết quả, không hẳn nhất định có, nhưng Matthew đang nôn nóng tâm tình dưới, đã có chút không kiên nhẫn , thậm chí muốn đánh điện thoại thúc giục Helen - Hermann chủ động đi hỏi hỏi thử vai kết quả.

Hắn còn chưa hề có giống như bây giờ, vội vàng hy vọng di động tiếng chuông vang lên. Nhưng càng hy vọng, di động càng không có động tĩnh, phảng phất không điện tắt máy như vậy im lặng.

“Còn chưa tin tức sao?” Britney lại một lần hỏi.

Matthew lắc lắc đầu, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Nokia di động kia dấu hiệu tính tiếng chuông không hề có điềm báo vang lên.

Britney một bước đi đến Matthew bên cạnh,“Phải không? Nhanh lên tiếp a !”

Trên màn hình biểu hiện chính là Helen - Hermann dãy số, Matthew ấn xuống nút tiếp nghe, cầm điện thoại phóng tới bên tai, lập tức nghe được Helen - Hermann thanh âm.

“Chúc mừng ngươi, Matthew.”

Giờ khắc này, Helen - Hermann thanh âm vô cùng dễ nghe, Matthew nghe được toàn thân vô cùng thư thái,“Ngươi lấy đến nhân vật này !”

“Ta lấy đến ?” Matthew nôn nóng tâm tình nháy mắt tiêu tán,“Ta lấy đến ?”

Này một tháng đến, hắn vi Ronald Speirs nhân vật này trả giá quá nhiều, thậm chí còn trải qua mười ngày cao cường độ chuẩn quân sự hóa huấn luyện.

“Đúng vậy !” Helen - Hermann thanh âm phi thường xác định,“Ngươi lấy đến !”

Giờ khắc này, Matthew cảm giác sở trả giá hết thảy tất cả đều đáng giá !

“Ngươi lấy đến ?” Britney trên mặt tất cả đều là thân thiết.

“Ta lấy đến nhân vật này !”

Matthew chung quy chỉ là người trẻ tuổi, không khỏi dùng lực huy huy quyền đầu, một loại gọi là mừng như điên cảm xúc, từ hắn trong lòng trào ra, nháy mắt truyền đến toàn thân các nơi !

Bên kia Helen - Hermann bỗng nhiên không có thanh âm, Matthew dứt khoát cắt đứt điện thoại, tùy tay đưa điện thoại di động nhét vào trong túi áo mặt.

“Quá tuyệt vời !” Britney thanh âm liền tại đối diện.

“Nghe được sao, Bố Bố !” Matthew mừng như điên dưới, hai tay bắt lấy Britney bả vai,“Ta lấy đến Ronald Speirs nhân vật này !”

“Chúc mừng ngươi......”

Britney xòe ra hai tay, tựa hồ tưởng ôm Matthew một chút.

Matthew chính là kích động nhất thời điểm, thò tay dùng lực ôm lấy Britney, tại nàng bóng loáng trắng nõn trên trán hôn một ngụm.

Britney đầu tiên là ngẩn người, tiếp liền ôm lấy Matthew.

Một đôi tuổi trẻ nam nữ gắt gao ôm cùng một chỗ, một chúc phúc ôm dần dần biến vị.

Ngắn ngủi nháy mắt, hai người rơi vào vô thanh trầm mặc, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, lại ôm được càng ngày càng gấp.

Matthew ôm tràn ngập vô hạn thanh xuân sức sống Britney, trong lòng phảng phất có hỏa diễm tại thiêu đốt, thêm vừa đạt được nhân vật kích động, hắn phương diện này Đông Phương thức hàm súc tư duy rốt cuộc có biến hóa.

“Bố Bố......” Matthew cúi đầu, đôi môi chuyển qua Britney bên tai,“Ta thích ngươi, làm ta bạn gái hảo sao?”

Britney ngẩng đầu lên, nhìn Matthew, chỉ tự hỏi ba giây, liền gật đầu,“Hảo a.”

Nói xong, nàng nhắm mắt lại, kiễng mũi chân, liền hôn lại đây.

Matthew cúi đầu, miệng rộng ấn ở Britney trên đôi môi mặt, hai người đều kinh nghiệm không đủ, một nâng lên quá nhanh, một cái khác rơi xuống rất mãnh, đầu tiên là chạm dưới mũi, tiếp răng nanh cách môi lại đụng một chút.

Theo sau, bọn họ phần mình ngửa đầu tách ra, nhìn lẫn nhau ánh mắt, cùng nhau nở nụ cười.

Matthew lại cúi đầu, lần này thuận lợi hôn trụ Britney môi, Britney nâng lên cánh tay, treo ở hắn trên cổ, bắt đầu nhiệt liệt đáp lại.

Lần này cách đã lâu, Matthew cùng Britney mới thở hổn hển tách ra.

“Ta cũng thích ngươi, Matthew.”

Thiếu nam thiếu nữ tình yêu, đến thời điểm bao giờ cũng là dị thường cuộn trào mãnh liệt sục sôi, nhất là cảm tình tương đối ngoại phóng ngôi sao ca nhạc cùng diễn viên, Britney cũng không ngoại lệ, nàng ôm Matthew, chỉ cảm thấy vô cùng ngọt ngào,“Ta yêu ngươi ! vĩnh viễn đều yêu ngươi.”

Matthew thò tay nhẹ nhàng niết dưới nàng khuôn mặt,“Ta cũng là.”

Này nữ hài tuổi trẻ gợi cảm xinh đẹp, lại đơn giản đến có điểm ngốc lý ngốc, xác thật để người mê muội.

Hắn thừa nhận chính mình không phải người tốt, nhưng thổ lộ thời điểm, càng nhiều là căn cứ vào nữ tính hấp dẫn, mà không phải mặt khác.

Britney tiếp nhận hắn theo đuổi, cũng không tất lại làm cái gì loạn thất bát tao sự tình.

Bỗng nhiên, Matthew trong túi áo mặt Nokia di động lại vang lên.

Britney lui về phía sau một bước, Matthew lấy di động ra, phát hiện vẫn là Helen - Hermann đánh qua đến.

“Còn có việc?” Hắn hỏi.

“Ngươi như thế nào treo ta điện thoại.” Helen - Hermann chất vấn.

Matthew đối Britney cười cười, tín khẩu bậy bạ,“Vừa có điểm khác sự.”

“Ngươi lập tức đến Thiên Sứ trù tính công ty.” Helen - Hermann không ở trên loại chuyện này dây dưa,“Kịch tổ yêu cầu ta và ngươi buổi chiều đi một chuyến Warner nhà sản xuất, có một số việc muốn mặt đàm.”

“Được rồi.” Matthew phân rõ nặng nhẹ, kịch tổ không có khả năng chờ hắn như vậy một tiểu diễn viên,“Ta bên này liền qua.”

Helen - Hermann lại nói một câu,“Ta chờ ngươi !”

Sau đó, điện thoại cắt đứt .

Matthew thu hồi di động, đối Britney nói,“Người đại diện khiến ta hồi công ty một chuyến, buổi chiều muốn đi kịch tổ, Bố Bố......”

Britney đầy mặt không nỡ, kéo Matthew tay nói,“Ta đưa ngươi đi, hảo sao?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 69: Đơn Giản Thực Dụng

Nhìn theo Britney ô tô chạy đi, Matthew xoay người đi vào Thiên Sứ trù tính công ty Tiểu Lâu bên trong, phát hiện Helen - Hermann liền đứng ở trước đài phụ cận, tựa hồ chuyên môn đang đợi hắn.

“Đi thôi.” Helen - Hermann nhìn thấy Matthew, lập tức đi tới, tiếp đón hắn,“Chúng ta trước tìm một chỗ ăn cơm trưa, sau đó đi Warner nhà sản xuất.”

Matthew xoay người cùng nàng ra Tiểu Lâu,“Vội như vậy?”

Helen - Hermann gật gật đầu,“Muộn nhất một giờ, chúng ta liền muốn qua đi.”

“Kịch tổ như vậy bức thiết?” Matthew hiện tại tâm tình rất tốt,“Rất trọng thị chúng ta?”

“Ngươi suy nghĩ nhiều.” Helen - Hermann trước hướng tới bên trái một nhà phòng ăn (nhà hàng) đi,“Kịch tổ ký ước tiểu tổ hôm nay muốn cùng không thiếu diễn viên ký ước.”

Nàng đẳng Matthew theo kịp, còn nói thêm,“Hơn nữa ký ước viết phía trước, bất cứ ngoài ý muốn đều có khả năng phát sinh.”

Hai người tiến vào phòng ăn (nhà hàng), Helen - Hermann tùy tiện điểm mấy thứ đồ ăn, Matthew hảo kỳ hỏi,“Chẳng lẽ kịch tổ còn sẽ lâm thời đổi ý?”

“Này tại Hollywood cũng không hiếm thấy.” Helen - Hermann đem menu hoàn cho phục vụ sinh,“Cho nên, chúng ta muốn mau chóng hoàn thành cùng kịch tổ đàm phán, tốt nhất hôm nay buổi chiều liền ký kết hiệp ước.”

Matthew đối với này phương diện không có ý kiến, hỏi,“Đãi ngộ......”

Đây là người đại diện cơ bản nhất công tác, Helen - Hermann nói,“Ta sẽ tại kịch tổ trong phạm vi có thể thừa nhận, vì ngươi tranh thủ tốt nhất đãi ngộ.”

Chờ đợi thượng đồ ăn thời điểm, hai người lời nói không ngừng, trò chuyện đến đều là công tác phương diện sự tình.

Mấy thứ đơn giản đồ ăn bị phục vụ sinh lục tục đưa lên, Helen - Hermann cùng Matthew tiếp tục vừa trò chuyện vừa ăn.

“Tại trong kịch tổ, ngươi muốn nghĩ biện pháp xử lý tốt nhân tế quan hệ.” Helen - Hermann nói lên một ít chú ý hạng mục công việc,“Diễn viên ngược lại cũng không quan trọng, nhưng đạo diễn tổ, tổ quay phim cùng giám chế tổ nhân không cần tùy tiện đắc tội, bọn họ an bài tẩu vị, quay chụp màn ảnh, hậu kỳ cắt nối biên tập khi lấy hay bỏ, đem trực tiếp ảnh hưởng diễn viên tại thành phiến trung biểu hiện.”

Matthew chung quy không phải mấy tháng trước newbie , lại tại Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học học tập một đoạn thời gian, tự nhiên biết diễn viên biểu hiện không chỉ có xem tự thân, còn trực tiếp nhận đến mặt khác nhân tố ảnh hưởng, thậm chí là chế ước.

Tỷ như nhiếp ảnh, một màn ảnh góc độ khả năng bày biện ra hoàn toàn bất đồng hai loại hiệu quả.

Đạo diễn ảnh hưởng cự đại, dù cho vỏn vẹn đảm nhiệm quay chụp tổng chỉ huy linh tinh đạo diễn, lâm trường dàn dựng kịch cũng sẽ đại đại ảnh hưởng một diễn viên cuối cùng bày biện ra biểu diễn.

Trực tiếp nhất , đương diễn viên kỹ xảo biểu diễn trạng thái vừa lúc thời điểm, đạo diễn lại liên tục kêu đình, diễn viên tất nhiên nhận đến ảnh hưởng, nói không chừng hảo trạng thái liền bị đánh gãy, thậm chí biến mất vô tung vô ảnh.

Giám chế lại càng không cần nói , kia vài có thể tham dự hậu kỳ chế tác người sản xuất, cắt nối biên tập khi đối màn ảnh lấy hay bỏ, phi thường muốn mạng.

Đương nhiên, tuyệt đại đa số dưới tình huống, Hollywood người làm đều rất giảng chức nghiệp đạo đức, chung quy quan hệ đến bát cơm.

Nhưng Matthew suy bụng ta ra bụng người, cảm giác nhân tâm cùng chức nghiệp đạo đức thứ này, có đôi khi rất không đáng tin.

Hắn phi thường đồng tình Helen - Hermann mà nói, cùng những người này xử hảo quan hệ, bọn họ có thể ở cùng hắn có liên quan công tác trung càng để ý mà nói, đối với hắn hữu ích vô hại.

Matthew đem ý nghĩ của mình cùng Helen - Hermann trao đổi một phen, Helen - Hermann đối với hắn gật gật đầu,“Ngươi có thể có ý nghĩ như vậy, đối với tương lai sự nghiệp phát triển có chỗ tốt.”

Nàng lại nhắc nhở nói,“Còn có một điểm, này mấy cái bộ môn nhân, nói không chừng lúc nào liền có thể trở thành một hạng mục chính quy đạo diễn hoặc là mấu chốt người sản xuất, một không chớp mắt trợ lý đạo diễn, ngày sau biến thành đơn độc chưởng kính đạo diễn, này tại Hollywood thường xuyên xuất hiện.”

“Cho nên, hiện tại cùng những người này xử hảo quan hệ.” Matthew xử lý nhân tế quan hệ rất có tâm đắc,“Tương lai tái kiến thời điểm, cũng có thể nói được vài lời?”

Helen - Hermann rất chăm chú nói,“Nhân tế quan hệ tại Hollywood vẫn là rất hữu dụng , nhân tế mạng lưới quan hệ đều là nhất điểm nhất điểm bện đi ra , đặc biệt đối với ngươi loại này bối cảnh diễn viên, càng là như thế.”

Matthew minh bạch những lời này sau lưng ý tứ, hắn không có bất cứ lấy được ra tay thân thế bối cảnh, muốn cùng người xử hảo quan hệ, vỏn vẹn dựa vào Helen - Hermann này người đại diện là không đủ , rất nhiều thời điểm đều phải tự mình lên sân.

“Thực ra có càng tốt biện pháp......” Helen - Hermann đột nhiên dùng khác thường trên ánh mắt thượng hạ dưới đánh giá Matthew một phen,“Hơn nữa đơn giản thực dụng.”

Matthew dâng lên một loại sởn tóc gáy cảm giác, nghĩ nghĩ, minh bạch Helen - Hermann ý tứ, nói thẳng,“Ta người này điểm mấu chốt rất thấp, nhưng vẫn là có điểm mấu chốt .”

Hắn tăng thêm ngữ khí,“Ta tình nguyện tiếp tục đương kẻ nghèo hèn !”

Có Michael - Sheehan sự ở phía trước, Helen - Hermann ngược lại cũng không cảm giác ngoài ý muốn,“Cho nên, ta nói ngươi muốn nghĩ biện pháp xử lý tốt nhân tế quan hệ.”

Matthew buông xuống dao nĩa, cầm lấy khăn giấy xoa xoa miệng, hỏi,“Có phải hay không rất nhiều người đều sẽ đi con đường này?”

“Đối với không có bất cứ bối cảnh diễn viên, vô luận nam nữ, đây đều là đơn giản nhất một con đường.” Helen - Hermann không chút nào không dám nói,“Tuy rằng không hẳn là phổ biến hiện tượng, nhưng trong giới khẳng định tồn tại không thiếu, thậm chí bao gồm một ít thành danh ngôi sao đều là như vậy tới được.”

Nàng xem Matthew, nói,“Rất nhiều diễn viên giống ngươi như vậy, đến từ người nghèo gia đình, liên trung học đều chưa niệm xong. Bọn họ không có phú ba ba vì bọn họ dùng tiền tài khai đạo, duy nhất có thể trao đổi gì đó là bọn họ thân thể, bọn họ không có khác công tác kỹ năng cùng tri thức. Nếu không thành công, có lẽ chỉ có thể đi nhà hàng đương phục vụ viên, không ít người cho rằng hiến thân đổi lấy một diễn xuất cơ hội, là phi thường có giá trị một sự kiện.

Helen - Hermann lại sợ nhún vai,“Cũng không phải nói tất cả mọi người như vậy, có vài nhân biểu diễn cạnh tranh lực không phải quá lớn nhân vật, kết quả xuất kỳ bất ý đỏ, có vài nhân cũng sẽ vận khí tốt không gặp được có đặc thù cần nhân, có vài nhân tài hoa hơn người, hùng cứ trăm ngàn người cạnh tranh bên trên. Đây đều là có khả năng .”

Thực ra Matthew này từng chú ý qua giải trí bát quái nhân, cũng ít nhiều biết, phóng nhãn toàn thế giới phạm vi giới giải trí, này căn bản không tính là tiềm quy tắc.

Hắn nhớ rõ tại nào đó giải trí đưa đẩy thượng xem qua, Marilyn - Monroe tự truyện trung có như vậy một câu:“Đúng, ta cùng sản xuất thượng. Giường, mọi người đều như vậy, ngươi không làm theo, ngoài cửa liền có một cái khác nữ hài chờ, ta không nhớ rõ bao nhiêu lần ngồi xổm xuống kéo ra bọn họ khóa kéo......”

Đương nhiên, đây là ở trên mạng internet nhìn xem giải trí bát quái đưa đẩy, thật giả khó phân biệt.

Helen - Hermann cũng ăn xong, chủ động trả tiền, nhìn nhìn đồng hồ, nói,“Chúng ta đi thôi.”

Hai người ra phòng ăn (nhà hàng), đi đến văn phòng phía trước bãi đỗ xe, Matthew tọa SH luân - Hermann xe, chạy tới Warner nhà sản xuất.

Một giờ phía trước, bọn họ đúng giờ chạy tới Band of Brothers kịch tổ ở thử vai studio, tại một danh công tác nhân viên dẫn dắt dưới, đi vào ký ước tiểu tổ ở văn phòng.

Cùng lần trước cùng Britney MV kịch tổ tiếp xúc như vậy, Matthew đem sở hữu đàm phán công tác đều giao cho Helen - Hermann, chung quy nàng mới là chân chính chuyên nghiệp nhân sĩ.

Kịch tổ sở dĩ gọi diễn viên lại đây, mà không chỉ là tìm người đại diện, trừ đàm phán ngoài, còn có mặt khác vài sự kiện muốn câu thông.

Ký ước tiểu tổ cùng Helen - Hermann đàm phán phía trước, riêng hướng Matthew làm mấy điểm thanh minh, thực ra cũng không có cái gì đại sự, chính là Eric - Berk phía trước nói kia vài, từ 11 tháng bắt đầu, sở hữu chủ yếu nhân vật diễn viên muốn bay đi Anh quốc tham gia kỳ hạn nửa tháng quân sự huấn luyện, quay chụp sẽ từ sang năm 1 tháng duy trì liên tục đến 7 tháng hoặc là 8 tháng, sở hữu màn ảnh tất cả đều tại Âu Châu quay chụp.

Matthew thật vất vả mới lấy đến nhân vật này, tự nhiên không có dị nghị.

Sau đó chính là Helen - Hermann cùng ký ước tiểu tổ đàm phán, phương diện này Matthew hoàn toàn đảm đương một người đứng xem, cùng lần trước đàm phán như vậy, Helen - Hermann cơ hồ đem toàn bộ diễn viên đãi ngộ lấy ra một điều một điều tranh thủ, tỷ như hoá trang, trợ lý, bảo đảm đợi đã (vân vân), bởi quay chụp đặt ở Anh quốc, diễn viên thế tất muốn vào ở khách sạn, nàng còn vi Matthew tranh thủ đến đơn độc phòng.

Trọng yếu nhất thù lao phương diện, bởi vì trước mắt còn không xác định Ronald Speirs nhân vật này xuất hiện số tập, Helen - Hermann dứt khoát đem toàn bộ kịch tập tiền lương đóng gói xử lý, yêu cầu mười tập mười vạn dollar thù lao.

Nàng làm qua chuyên môn đánh giá, đây là một bộ có thể nói Sử Thi phim truyền hình tập, đại bộ phận phí tổn muốn dùng tại quay chụp cùng chế tác mặt trên, đây cũng là bắt đầu dùng không quá có độ nổi tiếng diễn viên nguyên nhân chi nhất, cứ như vậy có thể đem diễn viên thù lao áp súc tại tương đối thấp tỉ lệ trong phạm vi, mười vạn dollar trên cơ bản là kịch tổ thượng hạn sở tại.

Bất quá, ký ước tiểu tổ đàm phán mục đích chi nhất liền là tận khả năng áp súc diễn viên thù lao, tương đối với Matthew loại này không biết tên diễn viên mà nói, kịch tổ có được ưu thế áp đảo.

Không chút khách khí nói, bọn họ đá rơi xuống Matthew lại tìm một cái điều kiện thích hợp diễn viên cũng không khó, nhưng Matthew muốn lại tìm như vậy một phần công tác liền không dễ dàng .

Helen - Hermann trong đàm phán nhượng bộ là tất nhiên , cuối cùng song phương tại sáu vạn dollar bên trên đạt thành nhất trí, hơn nữa dựa theo Hollywood lệ thường, thù lao phân ba lần thanh toán, phân biệt là Matthew tiến kịch tổ đưa tin sau, kịch tập chính thức quay chụp phía trước cùng với hoàn thành chế độ sở hữu làm sau.

Đàm phán ổn thỏa điều kiện, định ra hảo hợp đồng, tại diễn viên công hội đại biểu chứng kiến dưới, song phương tại một thức ba phần trên hợp đồng ký tên.

Matthew hiện tại là diễn viên công hội thành viên, trừ hắn cùng kịch tổ phần mình giữ lại một phần hợp đồng ngoại, còn có một phần hợp đồng muốn tại diễn viên công hội làm lập hồ sơ.

Tiếp, hắn đi sản xuất tổ lĩnh kịch bản cùng quay chụp kế hoạch.

Thu phục này hết thảy, đi ra studio sau, Matthew rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, song phương ký kết qua hợp đồng, chỉ cần không có trọng đại biến cố, Ronald Speirs nhân vật này khẳng định thuộc về hắn .

“Đúng, có chuyện quên nói cho ngươi.”

Hướng về nhà sản xuất ngoài cửa đi thời điểm, Helen - Hermann nhớ tới một sự kiện,“Ta cùng với Elena - Boyar tiếp xúc qua, thuyết phục nàng cùng chúng ta hợp tác, ngươi về sau có thể tiếp tục cùng nàng tiếp xúc, nhưng vô luận làm chuyện gì, đều phải trước thông tri ta.”

“Không thành vấn đề.” Matthew trước gật gật đầu, đồng dạng nhớ tới một sự kiện,“Ngươi lần trước nói qua, ta luyến ái mà nói, muốn cùng ngươi nói một tiếng.”

Helen - Hermann dừng lại cước bộ, nhìn về phía Matthew, Matthew rất tự nhiên nói,“Britney hiện tại là bạn gái của ta.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 70: Hòa Giải

“Cái gì?” Helen - Hermann nhịn không được ngạc nhiên,“Đây là chuyện lúc nào?”

Matthew nhún nhún vai,“Liền hôm nay buổi sáng, gặp ngươi phía trước vừa xác định quan hệ.”

Helen - Hermann không có lập tức nói chuyện, ngược lại tự hỏi một hồi, lúc này mới nói,“Ngươi đem tin tức để lộ cho Elena - Boyar, ta......”

“Không cần.” Matthew ngắt lời của nàng,“Britney hiện tại là ta bạn gái, hơn nữa chúng ta lấy đến nhân vật này, ta cảm giác có thể .”

Helen - Hermann sửng sốt một chút, Matthew hiểu được có chừng có mực, nàng sớm liền biết điểm này, suy nghĩ một chút, nói,“Hảo. Như vậy chúng ta cũng có thể tránh cho cùng Britney trù tính công ty cùng đĩa nhạc công ty nổi xung đột.”

Nàng lại nhắc nhở nói,“Các ngươi che giấu không được quá dài thời gian.”

Matthew nhún vai,“Thuận theo tự nhiên đi.”

Hai người ra Warner nhà sản xuất, Matthew ngồi lên Helen - Hermann xe, còn chưa tới Thiên Sứ trù tính công ty, liền tiếp đến Britney đánh tới điện thoại, Matthew nói đơn giản một chút, nói cho nàng đã cùng kịch tổ ký ước.

Hai người lại nói vài câu, Matthew nghe được Britney bên kia truyền đến người khác thanh âm, tựa hồ có chuyện muốn bận rộn, chủ động cúp điện thoại.

Helen - Hermann tựa hồ tạm thời không có hỏi đến Matthew cùng Britney ý tứ, ngược lại nói lên một sự kiện khác,“Cự ly kịch tổ thanh toán ngươi đệ nhất bút thù lao còn có hơn một tháng, ngươi không cần lại đi làm thêm, chăm chú hoàn thành biểu diễn ban cùng ngôn ngữ ban chương trình học, ta nhớ rõ chương trình học sắp kết thúc đi?”

“Ân, giữa tháng 10 liền kết thúc.” Matthew đã nghĩ xong,“Ta ngày mai liền về Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học một lần nữa lên lớp.”

“Tiền không đủ mà nói......”

Lấy đến Ronald Speirs nhân vật này, Helen - Hermann đối với hắn thái độ tựa hồ có điều bất đồng ,“Ngươi có thể từ trên tài khoản công ty tạm thời mượn một bộ phận, chờ ngươi thủ bút hai vạn dollar thù lao đến trướng, ta sẽ khiến tài vụ trừ mất này bộ phận.”

Matthew trên người còn thừa tiền không nhiều, nguyên bản hắn tương đối tiết kiệm, cơ bản sinh hoạt chống ra tiêu phí cũng không cao, đủ để chống đỡ đến tháng sau đi Anh quốc, nhưng có Britney này bạn gái, chống ra tất nhiên trên diện rộng gia tăng, tiền khẳng định không đủ.

“Hảo a.” Hắn cũng không khách khí,“Trước cho ta mượn ba ngàn dollar đi.”

Tuy rằng Helen - Hermann không có nói rõ, nhưng Matthew có thể nhận thấy được, người đại diện đối với hắn thái độ tại chuyển biến, đặt ở đạt được Ronald Speirs nhân vật này phía trước, Helen - Hermann tuyệt đối sẽ không khiến công ty cho hắn mượn tiền.

Nhân vật này thật có thể khiến hắn diễn viên sự nghiệp xuất hiện chuyển cơ?

Ô tô dừng ở Thiên Sứ trù tính công ty trước cửa chỗ dừng xe thượng Helen - Hermann không có lập tức xuống xe, còn nói thêm,“Còn có, này chỉ là bắt đầu, không cần thả lỏng đối với chính mình yêu cầu ! ngươi vì cái này nhân vật làm cố gắng, tiếp tục bảo trì đi xuống.”

Matthew cởi bỏ dây an toàn,“Ta biết.”

Này tiểu vai phụ cự ly hắn trở thành Hollywood đại minh tinh mục tiêu còn rất xa rất xa.

Xuống xe cùng Helen - Hermann tiến vào Thiên Sứ trù tính công ty, Matthew đi tài vụ giải quyết ba ngàn dollar mượn tiền thủ tục, rốt cuộc biến thành mắc nợ nhân sĩ.

Kế tiếp thời gian, Matthew lại bắt đầu phi thường có quy luật sinh hoạt nghỉ ngơi, mỗi ngày sáng sớm rời giường rèn luyện, buổi sáng đi Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học lên biểu diễn khóa, giữa trưa rút thời gian đọc báo, buổi chiều thượng ngôn ngữ khóa, ngôn ngữ khóa sau khi kết thúc trở lại chung cư đọc sách xem ghi hình bắt chước từng Oscar các ảnh đế......

Hắn mỗi một ngày đều qua được phi thường dồi dào, này cũng được ích với Britney không phải người thường.

Tuy rằng hai người vừa xác lập quan hệ, dựa theo tình hình chung đến nói, chính là tình yêu cuồng nhiệt thời điểm, nhưng thử vai sau, Matthew chỉ thấy qua Britney một mặt, vẫn là Britney rời đi Los Angeles khi, tại sân bay khách quý phòng nghỉ thấy được, hai người nói chuyện thời gian đều chưa vượt qua năm phút đồng hồ.

Britney còn bị vây ở đệ nhất album tuyên truyền kỳ, kế tiếp muốn tại toàn mĩ các nơi chạy thông cáo, còn phải vì sang năm thế giới lưu động liveshow làm chuẩn bị, rảnh rỗi thời gian đã ít lại càng ít.

Đây cũng là không có biện pháp sự, một đang hot ngôi sao ca nhạc, này bận rộn trình độ viễn siêu minh tinh điện ảnh.

Dùng Helen - Hermann lời đến nói, đang hot ngôi sao ca nhạc thời gian cùng hành trình dùng mấy cái địa điểm liền có thể khái quát đi ra, phòng thu, phi cơ, khách sạn cùng biểu diễn hiện trường.

Về phần lưu cho chính mình thời gian, ít đến mức đáng thương.

Trừ Helen - Hermann này tất yếu biết chuyện người đại diện, Matthew không có hướng bất kỳ ai để lộ qua hắn cùng Britney sự, bất quá hắn cũng không có cố ý che lấp, hết thảy đều thuận theo tự nhiên.

Britney tuyên truyền hành trình vượt quá tưởng tượng bận rộn, mỗi ngày chỉ có thể rút ra mười lăm phút thời gian cùng Matthew thông điện thoại, may mà nàng thu âm mv sắp phát hành, đĩa nhạc công ty còn mời Matthew tham dự mv tại New York nghi thức phát hành lần đầu, đến lúc đó hai người liền có thể gặp mặt .

Một lần này vi Ronald Speirs nhân vật này thử vai trải qua, nhất là dài lâu mà lại gian khổ chuẩn bị kỳ, khiến Matthew trở nên càng thêm trầm ổn, cũng minh bạch một sự kiện, bên ngoài nhân tố đối thử vai có ảnh hưởng, nhưng thử vai biểu hiện đồng dạng là mấu chốt.

Tỷ như Tom - Hanks cùng Steven - Spielberg này một tầng cấp nhân vật, người bình thường cùng sự rất khó lại đả động bọn họ, bọn họ thành danh đã lâu, địa vị cao thượng, so với người bình thường càng thêm quý trọng vũ mao cùng tốt thanh danh, nếu không có quan hệ đặc biệt nhân hoặc là sự, phòng thử vai biểu hiện mới là tính quyết định nhân tố.

Cùng bắt đầu khi như vậy, Matthew phi thường quý trọng tại biểu diễn ban chương trình học, hơn năm tháng học tập, cũng khiến hắn rõ ràng có tiến bộ, bất quá bởi khởi bước quá muộn, thêm thiên phú cũng không tính bao nhiêu xuất sắc, đẳng biểu diễn ban kết khóa thời điểm, David - Astor như cũ cho rằng hắn biểu diễn còn dừng lại tại sơ cấp nhất phù phiếm trình độ, tại toàn ban hơn mười học sinh trong, cũng chỉ là trung đẳng tiêu chuẩn.

Cùng lúc đó, ngôn ngữ ban cũng kết thúc sở hữu chương trình học.

Mặc kệ nói như thế nào, này duy trì liên tục sáu tháng chương trình học, đều khiến Matthew lấy được ích không phải là ít.

“Chương trình học đều kết thúc.”

Cùng nhau đi ra ngôn ngữ khóa phòng học, Matthew trên lưng đeo túi, hỏi Rachel - McAdams,“Ngươi vẫn là muốn hồi Canada sao?”

Hắn trở về một lần nữa lên lớp không vài ngày, Rachel - McAdams liền nói cho hắn, chuẩn bị đẳng biểu diễn khóa kết thúc, về trước Canada phát triển, ngày sau lại mưu đồ Hollywood.

“Canada cạnh tranh tiểu.” Rachel - McAdams tựa hồ hạ quyết tâm,“Cơ hội cũng nhiều một ít.”

Nàng cười ra hai má lúm, không phải không có hâm mộ,“Nếu ta có thể giống ngươi như vậy, lấy đến Tom - Hanks cùng Steven - Spielberg kịch tổ nhân vật, cũng sẽ tiếp tục lưu lại Hollywood phát triển.”

Cùng một biểu diễn trong ban lên nửa năm khóa, Matthew cùng Rachel - McAdams coi như là bằng hữu, nhưng hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản giúp không được gì, chỉ có thể nói,“Đẳng có thích hợp cơ hội, lại trở về cũng hảo.”

Như vậy tổng so chờ ở Los Angeles một chuyện không thành, cuối cùng biến thành một cái khác Rachel mạnh hơn gấp trăm lần.

Hai người đi ra trường học cửa, Rachel - McAdams dừng lại cước bộ, nhìn Hollywood sơn phương hướng, đột nhiên nói,“Thật luyến tiếc nơi này.”

Nàng lại lộ ra má lúm,“Ta nhất định sẽ trở về .”

“Chờ ngươi trở về.” Matthew cười nói,“Ta mời ngươi ăn đại tiệc.”

Rachel - McAdams thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Matthew,“Hảo, một lời đã định !”

Matthew vươn ra một bàn tay, Rachel - McAdams ở mặt trên vỗ một chút, hai người xác nhận này ước định.

Theo sau, Rachel - McAdams lái ô tô, rời đi Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học, chuẩn bị đêm nay liền phản hồi Canada.

Nhìn Rachel - McAdams ô tô đi xa, Matthew cảm giác chính mình vẫn là người may mắn.

Hollywood tầng dưới chót diễn viên nhiều như vậy, có mấy cái có thể sử dụng hơn nửa năm thời gian, liền từ một sơ nhập hành giả hỗn thành tổng đầu tư vượt qua một ức dollar kịch tổ tương đối trọng yếu nhân vật diễn viên?

Matthew không có nhiều lưu, rất nhanh trở về chung cư, trước cấp Helen - Hermann đánh điện thoại, gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn dựa theo Helen - Hermann đề nghị, gọi cho qua vài lần Angelina - Jolie số điện thoại, chỉ có một lần bị chuyển được, chuyển được nhân không phải phía trước trợ lý, đổi một người khác, đối phương nói với hắn không vài câu, liền treo đoạn điện thoại, sau đó hắn lại cũng đánh không thông cái kia dãy số .

Helen - Hermann thử cùng Girl, Interrupted kịch tổ người sản xuất Georgia - Kacandes liên hệ qua, muốn Matthew tham dự Girl, Interrupted lần đầu thảm đỏ nghi thức, nhưng Georgia - Kacandes vẫn không có đáp lại.

Điện thoại đánh tới Helen - Hermann chỗ đó, Matthew nghe người đại diện nói vài câu, liền treo đoạn điện thoại, Georgia - Kacandes hôm nay buổi chiều cấp Helen - Hermann phát bưu kiện, uyển cự nàng thỉnh cầu.

Nói cách khác, Girl, Interrupted lần đầu thức, cùng Matthew không có cái gì quan hệ .

Matthew vốn cũng không có ôm quá lớn hi vọng, tận lực nếm thử mà thôi, hắn chỉ là một có hai câu đơn giản lời kịch tiểu vai phụ, bị cự tuyệt cũng là bình thường tình huống.

Nghĩ đến Angelina - Jolie cùng Winonna - Ryder này hai đại nữ tinh, không một người muốn nhìn đến hắn.

Vô luận là Matthew, vẫn là Helen - Hermann, đều đoạn tuyệt tiếp tục đi Angelina - Jolie lộ tuyến ý tưởng, đặc biệt là Matthew, trừ chờ mong trung Britney mv thủ kiểu tóc, tinh lực tất cả đều chuyển tới chuẩn bị chiến Ronald Speirs nhân vật này mặt trên.

Này bộ kịch nhân vật nhiều như vậy, muốn cấp truyền thông cùng người xem lưu lại ấn tượng, tất yếu có xuất sắc biểu hiện.

Vì thế, Matthew cùng Hawke - Breton cùng Eric - Berk thông qua vài lần điện thoại sau, vì chính mình chế định một giản đáp kế hoạch.

Mỗi ngày buổi sáng rèn luyện thân thể, chịu giới hạn trong tài chính cùng khí giới, rèn luyện lấy tại tiểu công viên trung chạy bước cùng hít đất vi chủ; Buổi chiều là đọc sách cùng nghiên cứu kịch bản cùng nhân vật thời gian; Buổi tối quan khán tỉ mỉ thu thập diễn viên ghi hình, bắt chước bọn họ biểu diễn; Trước lúc ngủ cùng Britney thông điện thoại.

Rất dài một đoạn thời gian trung, Matthew thậm chí không rời đi qua Westwood khu, hắn vi biểu diễn Ronald Speirs nhân vật này sở làm chuẩn bị, so với thử vai phía trước chỉ nhiều không ít !

Matthew không hiểu được quá nhiều đại đạo lý, lại tin tưởng cơ hội là lưu cho có đầy đủ chuẩn bị nhân .

Tuy rằng thành thành thật thật chờ ở Westwood khu, nhưng có một số việc trốn là trốn không xong .

Tiến vào mười tháng hạ tuần, Wilson luật sư cùng Helen - Hermann trước sau gọi điện thoại tới, cùng [ cấm kỵ Tarot bài ] kịch tổ ở công ty tiến hành đình ngoại giải hòa đàm phán có cự đại tiến triển, song phương cơ bản đạt thành hiệp nghị, cần Matthew này đương sự tham dự cuối cùng một lần đàm phán, hơn nữa tại trong đơn giải hòa ký tên.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 71: Quay Phim Gì

Los Angeles địa phương pháp viện, đỉnh đầu trọc Morris đứng ở hành lang góc rẽ, nhìn nhìn phòng điều giải đại môn, môn đóng chặt, tham dự điều giải song phương còn không có đi ra dấu hiệu.

Hắn cùng với Matthew - Horner lúc ấy ký kết là lâm thời hiệp ước, trận này quan tòa cùng hắn không bao nhiêu quan hệ, nhưng nghĩ đến Matthew - Horner vi ước cho mình mang đến một loạt phản đối ảnh hưởng, hắn liền nhịn không được nghĩ tới đến xem, riêng tìm quan hệ, cùng chế tác công ty người đại lý đến pháp viện.

Quan trọng là, hắn cho rằng đây là một cơ hội.

Lúc trước hắn như vậy khó kham, liền tưởng qua đem Matthew - Horner lộng đi siêu cấp trọng khẩu vị kịch tổ.

Nhưng làm phi đương sự, hắn không thể tiến vào phòng điều giải, bởi vừa rồi đi WC, còn bỏ lỡ Matthew - Horner đến.

Nguyên bản, hắn cùng với [ cấm kỵ Tarot bài ] chế tác công ty hợp tác khoái trá, lần này vi ước mang đến không thiếu phiền toái, thẳng đến mấy tháng trước hắn tìm đến một cái khác khiến chế tác công ty tương đối hài lòng nam diễn viên sau, đối phương mới tính đem việc này triệt để buông xuống.

Loại này phim tuy rằng nữ diễn viên là mấu chốt, nhưng nam diễn viên cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể thượng , nhất định phải có hùng hậu tiền vốn.

Matthew - Horner tiền vốn hùng hậu, không chụp loại này phim thật sự là lãng phí......

Morris bây giờ còn cảm giác tiếc nuối, này nửa năm qua vẫn vội vàng vi chế tác công ty tìm kiếm diễn viên, hắn không như thế nào chú ý mặt khác sự tình, cũng không biết cái kia quê mùa hỗn như thế nào .

Bất quá nghĩ đến cũng là như cũ, có người nào đó nửa năm thời gian liền có thể long trời lở đất? Ba vạn dollar điều giải tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, Matthew - Horner muốn như thế nào còn?

Ba vạn dollar tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ ! Morris trong lòng tính toán, đến phía trước chuyên môn hỏi thăm qua, lần này giải hòa hiệp nghị là theo giai đoạn trả tiền, đối phương đại lý luật sư yêu cầu phân ba lần trả xong, chế tác công ty thầm nghĩ lấy đến một bút tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, đối thời gian không có đặc thù yêu cầu, chỉ cần tại tương lai trong một năm trả đủ là có thể.

Bất quá, này cũng thuyết minh một vấn đề, Matthew - Horner không có tiền ! như cũ là kẻ nghèo hèn !

Morris tính toán, nếu Matthew - Horner mặt sau còn không thượng tiền, có phải hay không có thể lại dụ hoặc hắn? Đương nhiên, lần này không thể khiến hắn đi quay chụp phổ thông phim, chọc phiền toái nhiều như vậy đi ra, nhất định phải đi quay chụp siêu cấp trọng khẩu vị loại hình? Nghe nói bên trong sơn cốc rất nhiều cường điệu nhân cùng gia súc loại công ty, vẫn đều rất thiếu nam diễn viên......

Nghĩ đến đây, Morris thiếu chút nữa cười đi ra, lại nhịn xuống .

Hắn biết rõ, chế tác công ty cũng không phải rất trọng thị, căn bản không tưởng ở trên loại chuyện này lãng phí quá nhiều thời gian, nếu không phải có hắn ngầm kích động, thêm ba vạn dollar cũng không phải số lượng nhỏ......

Phòng điều giải nội, tại điều giải chuyên viên dưới sự chủ trì, song phương rất nhanh đạt thành nhất trí, Wilson luật sư đem đình ngoại giải hòa hiệp nghị giao cho Matthew, Matthew đơn giản lật lật, lại cho Helen - Hermann, chuyên môn cùng đi Matthew tới được Helen - Hermann lật xem một chút, nói,“Không thành vấn đề, ký đi.”

Matthew cầm lấy bút bi, tại một thức hai phân trên hiệp ước ký danh.

Tuy rằng muốn thanh toán ba vạn dollar, còn có Wilson luật sư bốn ngàn dollar luật sư phí, nhưng thiếu mất một vạn sáu ngàn dollar, cũng vì hắn giảm bớt tương đối lớn gánh nặng.

Hơn nữa Wilson luật sư phí cuối năm tiền thanh toán là có thể, ba vạn dollar tiền bồi thường vi phạm hợp đồng tương lai một năm phân ba lần thanh toán, đối với hắn áp lực cũng không phải đặc biệt đại.

“Cuối cùng kết thúc.” Matthew nhẹ nhàng thở ra.

Helen - Hermann gật gật đầu, còn nói thêm,“Ta nhắc nhở qua ngươi, ngươi vẫn không có coi trọng.”

Matthew không biết nói gì đáp lại, lần này sự thực khiến hắn xem minh bạch, cái loại này ảo tưởng ham tiện nghi nhỏ may mắn tâm lý, vỏn vẹn chính là ảo tưởng mà thôi, này vạn ác mĩ đế là vô cùng hiện thực xã hội a.

Hắn về sau vẫn là muốn làm hiện thực nhân.

Ký tên hoàn giải hòa hiệp nghị, chế tác công ty người cùng luật sư dẫn đầu rời đi, Wilson luật sư còn có vụ án khác xử lý, cũng vội vã đi mất .

Matthew cùng Helen - Hermann thu thập hảo phần mình gì đó, không nhanh không chậm rời đi phòng điều giải, dọc theo hành lang hướng bên ngoài đi.

Hành lang góc rẽ, đầu trọc Morris thấy được Matthew, thiếu chút nữa không cười ra tiếng đến, hắn từ ngoại mạo thượng phán đoán, cái kia gia hỏa gần nhất nhất định thụ không thiếu khổ.

Hắn nhớ rất rõ ràng, Matthew - Horner ban đầu trắng bóc , nhưng hiện tại đâu? Trắng nõn làn da hoàn toàn biến mất không thấy, vô luận là trên mặt vẫn là lộ tại ngắn tay T-shirt ngoại cánh tay, đều phi thường hắc, rõ ràng là trường kỳ bên ngoài lao làm, bị Thái Dương bạo sái kết quả.

Còn có dáng người, Matthew - Horner rõ ràng gầy......

Này thuyết minh cái gì cái gì? Gần nhất thời gian rất lâu, Matthew - Horner làm đều là cao cường độ thể lực công tác, loại này công tác địa vị thấp kém, lại kiếm không đến rất nhiều tiền.

Tại Los Angeles, loại này công tác cũng chính là có thể nuôi sống chính mình mà thôi, muốn trả đủ ba vạn dollar nợ to, phi thường khó.

Cho nên, Morris ánh mắt lại dừng ở bên cạnh cái kia nữ nhân trên người, cái kia nữ nhân mặc một thân Hợp Thể chức nghiệp sáo trang, hắn từ trên người nàng ngửi được đồng hành hương vị.

“Trách không được Matthew - Horner dám ký giải hòa hiệp nghị.” Morris lập tức liên tưởng đến một vài sự tình,“Nguyên lai là như vậy !”

Nhìn kia hai người đi ra đại môn, Morris vội vàng đi theo qua, này Matthew - Horner, lúc trước cự tuyệt như vậy kiên quyết, cho hắn mang đến rất nhiều không cần thiết phiền toái, kết quả vẫn là đi lên con đường này.

Việc này khiến hắn tương đương không khoái.

Ra Los Angeles pháp viện đại lâu, hắn nhìn thấy phía trước hai người vào bãi đỗ xe, vội vàng theo đi lên, mắt thấy kia một nam một nữ kéo ra cửa xe liền muốn lên xe, không khỏi mở miệng hô,“Matthew - Horner !”

Matthew vừa kéo ra phó điều khiển cửa xe, nghe được có người kêu chính mình, quay đầu nhìn, chỉ thấy ánh mặt trời chiếu dưới, một khỏa dị thường sáng sủa đầu trọc nhanh chóng tiếp cận.

Hắn nâng tay che khuất có chút chói mắt dương quang, lúc này mới thấy rõ người tới tướng mạo, không khỏi nhíu mày.

Tuy rằng chỉ ở chung qua rất ngắn thời gian, nhưng Matthew nhớ rõ người này là ai vậy.

Helen - Hermann cũng không có lên xe, đóng lại kéo ra cửa xe, nghi hoặc nhìn đi tới cái kia đầu trọc, từ đầu trọc tây trang caravat gia túi công văn trang điểm, cùng với trực quan trên ấn tượng, cảm giác gặp đồng hành, chỉ là vị này đồng hành tựa hồ có chút bất đồng, lại trong lúc nhất thời nói không nên lời.

“Đã lâu không gặp a, Matthew.” Morris mang theo túi công văn đi đến Matthew trước mặt, cố ý lên lên xuống xuống tỉ mỉ đánh giá hắn một phen, chậc chậc lấy làm kỳ,“Ngươi lại hồi kiến trúc công trường vung đại chùy sao? Như thế nào sái được như vậy hắc? Vừa ta còn cho rằng gặp hắc nhân......”

Thực ra Matthew chỉ là phơi thành nhàn nhạt tiểu mạch sắc, cự ly cái gọi là hắc còn có rất xa cự ly.

Không đợi Matthew mở miệng, Morris lại nhìn về phía ô tô bên kia Helen - Hermann,“Vị tiểu thư này, ngươi thuộc về nhà ai trù tính công ty ? Thoạt nhìn rất xa lạ a.”

Helen - Hermann nhìn về phía Matthew, Matthew nhún vai,“Đây chính là ta nói qua cái kia người đại diện.”

Nàng lập tức minh bạch lại đây.

Morris lại quay lại đến Matthew trên người,“Đương tài xế vung đại chùy không kiếm được tiền? Lại đến này nghề ? Tham diễn nào kịch tổ? Matthew, nói ra nghe một chút, ta tại toàn bộ sơn cốc nhận thức nhân rất nhiều, nói không chừng có thể giúp ngươi một điểm bận rộn.”

“Cùng nữ người đại diện có cái gì tiền đồ?” Hắn thủ tưởng vỗ Matthew bả vai, bị Matthew thò tay ngăn trở, đành phải tiếp tục nói,“Vẫn là một lần nữa theo ta ký ước đi, ta cam đoan, ngươi có thể trở thành đại minh tinh, tham diễn trong nghề tối trọng lượng cấp phim.”

Morris khinh thường nhìn Helen - Hermann liếc nhìn, trong nghề trọng yếu người đại diện hắn cơ bản đều nhận thức, này nữ hài hiển nhiên là tân thủ.

“Còn có ngươi.” Hắn chỉ chỉ Helen - Hermann,“Làm cái gì người đại diện, lấy của ngươi tướng mạo, tự mình xuống sân đi chụp, khẳng định có thể hồng.”

Helen - Hermann trên mặt hiện ra vài phần vẻ giận dữ, bất quá Morris nói chuyện tốc độ rất nhanh, lại đối Matthew nói,“Chụp là cái gì không chớp mắt phim? Vẫn là theo ta đi đi, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng ta chiếu phó !”

“Ngươi thật sự muốn phó?” Helen - Hermann đột nhiên mở miệng.

Morris sờ sờ đầu trọc, há mồm liền muốn nói chuyện, lại nhịn xuống, vừa rồi chỉ là nói nói mà thôi.

Helen - Hermann rõ ràng bị kia phiên kết cục quay phim mà nói kích thích đến, nói,“Matthew tiền bồi thường vi phạm hợp đồng tại kịch tổ xem như bình thường , ba mươi vạn dollar !”

“Cái gì?” Morris hoàn toàn không tin,“Ba mươi vạn dollar? Đừng đùa, Nicky - Anderson tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không như vậy cao ! các ngươi chụp cái gì phim?”

“Band of Brothers !” Helen - Hermann nhàn nhạt nói,“DreamWorks,BBC cùng HBO đầu tư, Tom - Hanks cùng Steven - Spielberg giám chế.”

“Này không có khả năng !”

Morris quay đầu nhìn về phía Matthew, này không xu dính túi tiểu tử nghèo, vì kiếm tiền cùng nổi danh thậm chí nguyện ý quay chụp cái loại này phim đứa ngốc, làm sao có khả năng hỗn đến Tom - Hanks cùng Steven - Spielberg giám chế hạng mục trung?

Helen - Hermann nếu mở miệng, liền không tính toán đình,“DreamWorks cùng HBO đều có công khai điện thoại, ngươi đánh qua điện thoại liền biết này hay không là thật .”

Nghe nàng nói như vậy, Morris bỗng nhiên sinh ra một loại vớ vẩn cảm, không khỏi ngẩng đầu nhìn thiên không, liệt nhật ập đến, sái làn da một trận nóng rực, rõ ràng không phải buổi tối nằm mơ.

“Tính, tin hay không tùy ngươi, ta là một danh có chính quy giấy phép giải trí trù tính.” Helen - Hermann lại kéo ra cửa xe,“Với ngươi người như thế không có cái gì có thể nói .”

Nói xong, nàng chui vào trong xe.

Matthew cũng kéo ra phó điều khiển cửa xe, thực ra hắn nhớ rõ, Morris cũng có chính quy giải trí trù tính giấy phép, lúc trước lừa dối một cái khác Matthew thời điểm, này giấy phép khởi không thiếu tác dụng.

“Ta biết ngươi không tin.” Matthew không có lập tức lên xe, nói,“Đúng, ta thượng một nhân vật là Britney - Spears MV nam chính, này thứ sáu buổi sáng chính là MV nghi thức phát hành lần đầu, nghe nói có đài truyền hình hiện trường trực tiếp, ngươi có thể xem xem.”

“MV? Britney? Vẫn là nam chính?”

Morris có chút sững sờ, vừa ngửa đầu xem Thái Dương, bị mãnh liệt dương quang kích thích đến ánh mắt, thêm Matthew mà nói, hắn sinh ra một cỗ choáng huyễn cảm.

Bên cạnh vang lên ô tô phát động thanh âm, không đợi Morris phục hồi tinh thần, ô tô liền lái khỏi bãi đỗ xe.

“Ngươi ngày nào đó đi New York?” Helen - Hermann khôi phục bình tĩnh,“Ta để người đặt vé.”

Matthew lắc đầu,“Không cần, ta chuẩn bị ngày mai liền qua đi, đã đặt vé .”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 72: Có Một Điều Kiện

New York Kennedy sân bay, Matthew kéo không nhiều hành lý từ cửa thông đạo đi ra, vừa đi vừa lấy di động ra khởi động máy, ra cảng hàng không sau, lên một chiếc xe taxi, khiến tài xế trực tiếp đi Brooklyn khu một nhà khách sạn.

Đây là Matthew tại Los Angeles liền trước tiên đặt một nhà tương đối tiện nghi khách sạn, tuy rằng lần này lại đây là tham gia MV lần đầu thức, đĩa nhạc công ty phụ trách cung cấp trụ túc, nhưng bọn họ chỉ phụ trách hoạt động một đêm trước.

Hiện tại Matthew trước tiên chạy tới, muốn chính mình giải quyết ăn ở vấn đề.

Đi đến khách sạn, Matthew thuận lợi ở phía trước đài giải quyết hoàn thủ tục, đi lầu hai tìm đến phòng, đây là sát đường một phổ thông đơn gian, trước tiên dự định mà nói mỗi đêm chỉ cần năm mươi chín dollar, công trình tương đối cổ xưa, dựa vào hướng ngã tư đường cửa sổ thường thường còn sẽ truyền đến các loại hỗn độn thanh âm.

Loại này giảm giá tiện nghi phòng cũng không thể có rất cao yêu cầu, hơn nữa tổng hợp tương đối mà nói, so Matthew thuê trụ chung cư hoàn hảo một điểm.

Matthew phóng hảo hành lý, ngồi ở phía trước cửa sổ trên ghế, lấy di động ra nhìn nhìn thời gian, bây giờ còn là nửa buổi chiều.

“Tại tham gia hoạt động?”

Hắn biên tập một tin nhắn, phát cho Britney.

Đại khái Britney bề bộn nhiều việc, qua chừng mười phút, mới có tin tức hồi lại đây,“Đang tại tẩy trang.”

Tiếp, hắn lại thu đến một điều,“Ta nhớ ngươi, Matthew.”

Matthew hồi phục một điều,“Ta cũng nhớ ngươi, Bố Bố.”

“Thật muốn nhìn thấy ngươi a.” Britney tựa hồ cảm xúc không tốt,“Ngươi ngày mai mới lại đây?”

Matthew không để ý nàng mà nói, ngược lại hỏi,“Hôm nay hoạt động kết thúc? Tẩy trang xong về khách sạn?”

“Ân, đại khái còn muốn nửa giờ mới có thể đi.”

Suy nghĩ một chút, Matthew lại biên tập,“Ta cho ngươi gửi qua bưu điện một phần lễ vật, phỏng chừng sáu điểm tiền sẽ đưa đến ngươi tại Waldorf khách sạn phòng, nhớ rõ ký nhận.”

“Cái gì lễ vật?”

“Bí mật !”

Hai người lại nói vài câu thân mật nói, Matthew thu hồi di động, ngồi ở trong phòng nhìn sẽ ở Los Angeles sân bay mua báo chí, xem xem thời gian chênh lệch không nhiều, đi phòng vệ sinh trước gương đơn giản thu thập dưới chính mình, đi ra ngoài xuống lầu ngăn cản một chiếc taxi.

“Đi Waldorf khách sạn.”

Hắn đối tài xế nói, tài xế lên tiếng, phát động ô tô hướng về Manhattan chạy tới, nhưng không đi bao nhiêu xa, liền gặp dày đặc dòng xe cộ.

Kẹt xe đối với New York đến nói là chuyện thường.

Trở lại Waldorf khách sạn căn hộ, Britney xem thời gian còn sớm, đi trước tắm rửa một cái, hôm nay tại thời đại quảng trường kình ca nhiệt vũ, ra không thiếu mồ hôi.

Tắm rửa xong, thay một thân hơi chút rộng rãi điểm quần áo, để chân trần ngồi trên sô pha cầm lấy di động nhìn nhìn, Matthew lần trước phát đến tin nhắn vẫn là hai giờ trước.

Hắn sẽ đưa cái gì lễ vật đâu? Britney nâng lên cằm, bắt đầu ngẩn người, phía trước một đoạn thời gian bên trong, Matthew khiến Thương gia đưa thay qua hoa tươi, bưu thiếp, đồ uống ăn vặt đẳng thật nhiều thứ.

Bang bang tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, Britney vừa nhảy mà lên, vọt tới cạnh cửa, khẩn cấp kéo ra cửa phòng, xuất hiện ở cửa lại là hắn người đại diện.

“Như thế nào là ngươi.” Nàng cảm xúc nháy mắt từ không trung rơi xuống đất.

“Mau sáu điểm .” Người đại diện hỏi,“Đi ăn cơm tối sao?”

Britney lắc đầu,“Ta không đói bụng, ngươi đi đi.”

Nói xong, nàng liền đóng lại cửa phòng.

Người đại diện ngẩn người, trở về trên xe, Britney cảm xúc còn tăng vọt, như thế nào lúc này......

Đại khái là xuẩn bệnh lại phát tác đi? Người đại diện trong lòng thổ tào một câu, xoay người ly khai.

Phòng bên trong, Britney oa trên sô pha, nhàm chán nhìn trên tường đồng hồ treo tường, kim đồng hồ nhất điểm nhất điểm hướng phía trước di động, mắt thấy liền muốn đến sáu điểm .

Nàng mò qua đến di động, bát thông Matthew điện thoại, bên kia tiếng chuông vang một chút, liền bị nhân trực tiếp chặt đứt.

“Tại công tác?”

Britney ném xuống di động, để chân trần đứng lên, ở trên thảm trải sàn đi qua đi lại, cùng tình yêu cuồng nhiệt trung tiểu nữ sinh không bất cứ phân biệt.

“Như thế nào còn chưa đến?” Nàng gãi gãi tóc vàng, một bộ đẳng không vội bộ dáng.

Phanh -- phanh --

Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Britney quá mức cấp bách, cũng không đi giày, chân trần chạy đến cạnh cửa, kéo ra cửa phòng.

Sau đó, nàng ngây ngẩn cả người.

Matthew nhìn Britney, hỏi,“Không biết ta sao, Bố Bố?”

“Matthew !” Britney kêu một tiếng, trực tiếp bổ nhào vào Matthew trên người,“Sao ngươi lại tới đây ! sao ngươi lại tới đây !”

“Ngươi tưởng ta .” Matthew dùng lực ôm lấy Britney,“Cho nên ta liền đến.”

Hắn lại nhắc nhở Britney,“Không để ta đi vào sao?”

Britney hai tay treo tại Matthew trên cổ, nhảy dựng lên hai chân kẹp lấy hắn eo,“Ta muốn ngươi ôm.”

Matthew ôm Britney vào phòng, đá cửa phòng một chút, môn phanh một tiếng đóng lại, hai người hôn nồng nhiệt ở cùng nhau.

Bọn họ hai quá dài thời gian không có thấy, lại là nội tiết tố tràn đầy tuổi, xúc động rất nhanh chiến thắng hết thảy, Matthew cùng Britney tiến vào phòng ngủ, quần áo ném đầy đất......

Sau đó, một ít không thể miêu tả thanh âm vang lên, thẳng đến rất lâu sau, mới dần dần bình ổn xuống đến.

Phanh -- phanh --

Gõ cửa lại một lần vang lên, gian phòng bên trong vang lên Britney cực độ bất mãn thanh âm,“Này là ai? Đáng ghét chết !”

Nàng mặc trưởng khoản áo ngủ, từ phòng ngủ bên trong xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra, xuyên qua phòng khách, đi đến trước cửa phòng, nổi giận đùng đùng hỏi,“Ai? Có chuyện sao?”

“Là ta, Spears tiểu thư.” Ngoài cửa truyền đến trợ lý thanh âm,“Người đại diện khiến ta lại đây nhắc nhở ngươi, buổi tối sớm điểm nghỉ ngơi, sáng mai còn có tiết mục muốn lên.”

Britney không kiên nhẫn nói,“Ta biết, ngươi đi đi.”

Đuổi đi trợ lý, nàng chuẩn qua thân, phát hiện Matthew khoác một điều thảm, đã ngồi ở căn hộ phòng khách trên sô pha.

“Lớn như vậy hỏa khí?” Matthew ngồi tựa ở trên sô pha, hỏi.

“Còn không phải ngươi.” Britney đi tới, nhìn chằm chằm Matthew nơi nào đó, hung tợn nói,“Cũng quá khoa trương đi? Đều làm đau ta !”

Britney mau đi qua, ngồi ở Matthew bên cạnh, ghé vào hắn trên người, vươn ra một bàn tay, lẩm bẩm nói,“Lễ vật đâu?”

Matthew cúi đầu tại trên mặt nàng hôn một chút,“Ta chẳng phải chính là lễ vật sao?”

Britney không nói lời nào, tựa hồ tại sinh khí.

“Ta làm lễ vật không tốt sao?” Matthew niết niết nàng lỗ tai,“Ngươi không vui sao?”

“Không tốt, một điểm đều không hảo !” Britney cố ý nói,“Cơ nhục rất cứng rắn, khí lực quá lớn, bàn tay rất tháo, chân lại quá dài, còn có......”

Nàng hung tợn nhìn Matthew liếc nhìn, lại không có nói cái gì.

Matthew nở nụ cười, ôm lấy Britney, đặt ở hắn trên đùi, hỏi,“Ta có thể đem này mấy trở thành khích lệ sao?”

Britney tựa vào Matthew trên người, rầm rì một tiếng,“Tùy tiện ngươi.”

Nàng đổi càng thoải mái tư thế, đột nhiên nói,“Matthew, vừa rồi ta nói đều là ngốc nói, ngươi đừng cho là thật.”

“Ta biết.” Matthew vặn nàng mũi,“Ngươi tại theo ta nói đùa.”

Hắn còn chưa ngốc đến ngay cả này đều phân biệt không được tình cảnh.

Britney tựa hồ lo lắng Matthew hiểu lầm,“Ngươi biết là tốt rồi.”

Matthew có điểm không nói gì, cũng triệt để xác định, Britney tự hỏi vấn đề phương thức rất không phải bình thường, nàng tựa hồ rất dễ dàng đem một ít đơn giản sự tình tưởng phức tạp, lại đem một ít phức tạp sự tình nhìn xem rất đơn giản.

Hắn thò tay nắm lên Britney thật dài tóc vàng, theo đi xuống động, lấy hắn lý giải, không có thời gian dài tôi luyện, Britney rất khó thành thục lên.

Britney thò tay treo Matthew cổ, tựa hồ thực thích loại này thân mật phương thức, nói,“Ngươi có thể lại đây, ta rất vui vẻ !”

Nàng nắm lên Matthew một bàn tay, phóng tới trước mắt, mặt trên có rất nhiều nhiều năm thể lực lao làm lưu lại vết chai, nàng một chút không để ý vết chai thô ráp, đem tay đặt ở chính mình bóng loáng trên khuôn mặt,“Matthew, ngươi biết ta hiện tại có bao nhiêu hạnh phúc sao?”

Matthew chậm rãi vuốt ve nàng khuôn mặt,“Theo ta như vậy hạnh phúc.”

Britney bỗng nhiên xả ra giọng, la lớn,“Ta tưởng khiến toàn thế giới biết ta có như vậy hạnh phúc !”

“Đừng !” Matthew lắc đầu,“Chúng ta tạm thời không cần công khai.”

“Vì sao?” Britney ngạc nhiên nhìn Matthew, liên tiếp hỏi,“Vì sao?”

“Chuyện này công khai, đối với ngươi không có bất cứ ưu việt.”

Tựa như phía trước cự tuyệt Helen - Hermann như vậy, Matthew sự nghiệp dần dần tiến vào quỹ đạo, không tất yếu lại lấy loại sự tình này làm văn,“Bố Bố, công khai mà nói đối với ngươi không có bất cứ ưu việt, chỉ biết cho ngươi mang đến phức tạp......”

Britney đứng lên,“Nhưng ta......”

Matthew cũng đứng lên,“Hết thảy thuận theo tự nhiên, hảo sao?”

Britney cắn môi, nhìn Matthew một hồi lâu, gật gật đầu,“Được rồi.”

Không đợi Matthew nói chuyện, nàng lại đầy mặt chăm chú nói,“Nhưng có một điều kiện !”

“Nói đi.” Matthew cố ý giả bộ một bộ không biết làm sao bộ dáng,“Chỉ cần ngươi không đem ta bán cho cẩu tử.”

“Chớ đi , hảo sao?” Britney đáng thương hề hề nói,“Đêm nay lưu lại theo giúp ta đi.”

Loại này yêu cầu Matthew làm sao có khả năng cự tuyệt,“Có thể. Bất quá ta cũng có một cái điều kiện.”

Britney vội vàng hỏi,“Nói đi, nói đi, nhanh lên nói đi.”

Matthew sờ sờ bụng,“Ta đói bụng, ngươi muốn mời ta ăn cơm tối.”

Hai người căn bản không ra khỏi phòng, gọi điện thoại muốn bữa tối, cùng nhau nếm qua sau, lại ngồi ở trên ban công mặt thưởng thức Manhattan cảnh đêm, mãi cho đến tiếp cận rạng sáng 5h, Matthew mới lặng lẽ rời đi Britney phòng, đi ra Waldorf khách sạn.

Theo sau trong một ngày, Britney tiếp tục tại New York tuyên truyền hành trình, Matthew tại Manhattan chung quanh chuyển chuyển, này còn là hắn lần đầu tiên đến New York, phố Wall, thời đại quảng trường, trung ương công viên đều nhìn qua, còn riêng đi lên đế quốc cao ốc.

Về phần đứng sừng sững ở nơi đó Trung tâm Thương mại Thế giới Song Tử tháp, Matthew tránh được xa xa, từng tùy tiện một lý giải điểm thời sự tin tức người đều biết 911.

Thái Dương xuống núi phía trước, hắn đi khách sạn lấy hành lý, hội hợp đuổi tới New York Helen - Hermann, cùng nhau đi đến Waldorf khách sạn, vào ở đĩa nhạc công ty chuẩn bị phòng, hơn nữa tham dự một loại nhỏ câu thông hội, nghe bên chủ sự giải thích ngày mai hoạt động chi tiết.

Thực ra hoạt động không phức tạp, hơn nữa gắt gao vây quanh Britney làm trung tâm, hắn này cái gọi là MV nam chính, dùng Matthew chính mình lý giải đến nói mà nói, đó chính là một nam bình hoa.

Ngày hôm sau buổi sáng mười giờ,MV nghi thức phát hành lần đầu tại Waldorf khách sạn truyền thông trung tâm chính thức kéo ra mở màn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 73: Vô Hạn Hận Ý

[ cầu phiếu đề cử ! nhiều đến điểm đi !]

Hôm nay Britney đang lúc hồng,[Sometimes] MV nghi thức phát hành lần đầu hấp dẫn đến gần bách gia truyền thông, cực đại truyền thông trung tâm bên trong ngồi đầy phóng viên, Matthew đi ra thời điểm, thậm chí thấy được dùng cho hiện trường trực tiếp máy quay phim.

Tại công tác nhân viên dẫn dắt dưới, hắn ngồi ở truyền thông trung tâm trước đài một không chớp mắt vị trí, cùng lần trước tin tức hội khi như vậy, Helen - Hermann tựa như một danh phổ thông công tác nhân viên, đứng ở hắn mặt sau.

Matthew đối mặt truyền thông số lần hữu hạn, Helen - Hermann đứng ở chỗ này, cũng cho hắn tự tin, cho dù có truyền thông phóng viên chú ý tới hắn, hỏi một ít xảo quyệt vấn đề, cũng không cần lo lắng.

“Bố Bố, hôm trước buổi tối ai tại ngươi trong phòng?”

Cùng Britney triều truyền thông trung tâm trước đài đi, người đại diện kỳ quái hỏi,“Ngươi muốn nhiều như vậy bữa tối?”

Nghĩ đến hôm trước buổi tối, Britney khóe miệng treo lên một tia ngọt ngào cười, nhưng nàng nhớ rõ Matthew từng nói lời, cảm giác hắn nói đều có đạo lý, thuận miệng trả lời,“Không có ai a? Ta đói bụng, chọn muốn ăn điểm một ít.”

Người đại diện tựa hồ rất lo lắng,“Ngươi muốn chú ý bảo trì dáng người.”

Lời này lại khiến Britney nhớ tới Matthew đối với nàng “Thân hình như rắn nước” đánh giá, còn có thô ráp bàn tay vuốt ve khi yêu thích không buông tay bộ dáng, vội vàng gật đầu,“Ta biết, ta sẽ bảo trì dáng người.”

Hai người chuyển vào trước đài, truyền thông trung tâm lập tức một mảnh rối loạn, Britney căn bản mặc kệ phóng viên, trước tiên nhìn về phía Matthew, đẳng Matthew nhìn qua thời điểm, lộ ra tiếu dung ngọt ngào, lúc này mới ngồi ở chính mình trên vị trí.

Người đại diện đứng ở nàng mặt sau.

Cam kết lâm thời người chủ trì cầm lấy microphone,MV nghi thức phát hành lần đầu chính thức bắt đầu.

Bởi vì Britney hiện tại hồng đến phát tím, trận này nghi thức phát hành lần đầu không chỉ có hấp dẫn đến đại phê phóng viên đi đến hiện trường, tại đĩa nhạc công ty tích cực liên hệ,MTV nhị đài còn tiến hành hiện trường trực tiếp.

Đại Los Angeles địa khu, St Fernand sơn cốc mang, nơi này có số lượng phần đông nhà sản xuất, còn có vi nhà sản xuất phục vụ trù tính công ty, Hanson giải trí trù tính phục vụ công ty chính là trong đó một nhà.

Morris là Hanson giải trí trù tính phục vụ công ty phía đối tác chi nhất, tuy rằng chỉ là một rất nhỏ phía đối tác, nhưng cũng xem như này nghề trung có chút địa vị giải trí trù tính, tại công ty bên trong còn có đơn độc văn phòng.

Hắn ngồi ở bàn công tác mặt sau, nhìn nhìn trên tường đồng hồ thạch anh, lại tính tính New York cùng Los Angeles địa khu sai giờ, cầm lấy điều khiển từ xa, mở ra TV, bởi phía trước liền chuyên môn tra qua Matthew - Horner cùng Helen - Hermann ngày đó từng nói lời, trực tiếp đổi đến MTV nhị đài.

Quả nhiên,MTV nhị đài tại trực tiếp Tiểu Điềm Điềm Britney [Sometimes] MV nghi thức phát hành lần đầu, lúc này MV vừa mới bắt đầu truyền phát, nóng bỏng khêu gợi Britney - Spears lắc lắc eo thon nhỏ, cùng một quần thiếu nam thiếu nữ tại bờ cát phía trước nóng bỏng nhiệt vũ, tiếp màn ảnh chuyển hoán, một cao lớn dương quang cường tráng hình nam xuất hiện ở trên bờ cát, Tiểu Điềm Điềm Britney ngượng ngùng nhìn hắn, trong ánh mắt tựa hồ tràn ngập ái mộ.

Morris sờ sờ chính mình đầu trọc, mặt không chút thay đổi, cái kia hình nam gương mặt phi thường quen thuộc, chính là mấy ngày hôm trước gặp qua Matthew - Horner !

Hắn thế nhưng thật là Britney - Spears MV nam chính !

Sự thật này cũng không phải quá khó nhận, chung quy ngày hôm qua Morris chuyên môn gọi điện thoại nghiệm chứng qua, Matthew - Horner xác thật thông qua Tom - Hanks cùng Spielberg giám chế tân hạng mục Band of Brothers thử vai, vẫn là một rất có phân lượng nhân vật, song phương đã ký kết chính thức hiệp ước.

Trừ vớ vẩn, Morris dứt khoát không cách nào hình dung chính mình cảm thụ.

Một thiếu chút nữa quay chụp tình yêu lãng mạn phim hành động nhân, thế nhưng tại Hollywood hỗn ra thành quả đến, tựa hồ có trở thành ngôi sao xu thế, này làm cho nhân thật sự khó có thể nhận.

Đặc biệt này nhân hoàn cấp hắn mang đến tương đối lớn phiền toái, không thể không chung quanh được lòng nói tốt.

Nhìn MV trung Britney cùng Matthew - Horner thâm tình nhìn nhau, Morris sờ đầu trọc, tự hỏi lên đến, hắn không có khả năng trơ mắt khiến tên hỗn đản này thành danh.

Bằng không, hắn vi bãi bình phiền toái trả giá hết thảy chẳng phải là bạch bạch thừa nhận?

Cửa văn phòng đột nhiên bị người gõ vang, Morris thuận miệng nói,“Vào đi.”

Một thân hình cao lớn, diện mạo anh tuấn trẻ tuổi nhân đi đến, Morris chỉ chỉ bên bàn công tác ghế dựa,“Tùy tiện tọa, Mike.”

Đây là mấy tháng trước hắn tại tửu ba bên ngoài câu dẫn đến tiểu diễn viên, trải qua một đoạn thời gian cố gắng, thêm này gọi là Michael - Sheehan ngu ngốc nghèo đến mức cơ hồ không có tiền, cũng không có một phần chính thức công tác, tại kếch xù thù lao câu dẫn dưới, cuối cùng trở thành hắn kì hạ ký ước diễn viên, trước mắt đã tham diễn hoàn một bộ phim.

Hôm nay, Morris là chuyên môn đem hắn gọi lại đây đàm tân hợp đồng , căn cứ hành nghiệp hiệp hội quy định, giữa bọn họ có thể ký kết một phần chính thức dài chừng .

Michael - Sheehan vừa ngồi xuống, bỗng nhiên nghe được phía sau có thanh âm, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện đối diện bàn công tác TV tại truyền phát tiết mục, tựa hồ vẫn là một chi MV.

MV thượng một người tuổi còn trẻ gợi cảm xinh đẹp, lại tràn đầy thanh xuân sức sống nữ hài đang tại nhiệt vũ.

“Britney?” Michael - Sheehan đương nhiên nhận thức MV nữ chính,“Đây là nàng MV?”

Tiếp hình ảnh cắt, trên bờ cát, Britney cùng một tuổi trẻ nam nhân ôm cùng một chỗ, Michael - Sheehan sắc mặt đại biến,“Matthew - Horner !”

Này thanh âm không tính lớn, lại mang theo vô hạn hận ý !

Morris nghe được rõ ràng, không khỏi hảo kỳ hỏi,“Ngươi nhận thức Matthew - Horner?”

“Ta đương nhiên nhận thức hắn !”

Nhắc tới Matthew - Horner, Michael - Sheehan liền cảm giác trên mông nóng cháy đau, hắn chỉ TV, lớn tiếng nói,“Nguyên bản này MV nam chính là ta ! kịch tổ đạo diễn đều gõ định do ta đảm nhiệm nam chính ! Matthew - Horner dùng ti bỉ thủ đoạn ám toán ta, khiến ta thử vai khi phát huy thất thường, đoạt đi của ta nam chính !”

“Hắn......” Morris thử nói,“Như thế nào cướp đi ?”

Michael - Sheehan im lặng, không tự giác uốn éo mông,“Đạo diễn là đồng tính luyến, hắn hướng đạo diễn bán mông !”

Morris lập tức tới đây hứng thú,“Thật?”

Michael - Sheehan kiên trì nói,“Thật !” Hắn phát hiện không đúng, hỏi,“Ngươi cũng nhận thức Matthew - Horner?”

“Không sai.” Morris nói thẳng,“Hắn từng là của ta ký ước diễn viên.”

“Cái gì?” Michael - Sheehan kích động đứng lên,“Ngươi là nói, hắn tham dự qua này mấy phim quay chụp?”

Một nháy mắt này, hắn trong lòng cân bằng rất nhiều.

Morris lắc đầu,“Không có. Hắn sắp quay chụp phía trước đột nhiên đổi ý, cho ta chế tạo một loạt phiền toái, đoạn thời gian trước ta mới đem này mấy phiền toái bãi bình.”

“Như thế nào sẽ không có đâu?” Michael - Sheehan trong lòng lại không cân bằng , ngốc ngốc ngồi xuống,“Như thế nào sẽ không có đâu?”

Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Morris,“Hắn đổi ý không phải vi ước sao?”

“Mấy ngày hôm trước chế tác công ty vừa cùng hắn đạt thành đình ngoại giải hòa hiệp nghị.” Morris tiếp tục nói,“Hắn chuẩn bị hướng chế tác công ty thanh toán ba vạn dollar tiền bồi thường vi phạm hợp đồng.”

“Ba vạn dollar?” Michael - Sheehan nghe được này con số lớn, nói,“Hắn có thể cầm ra này bút tiền? Ta lý giải Matthew - Horner, hắn căn bản không có tiền.”

Morris lung lay đầu trọc,“Ta ngày hôm qua tra qua, hắn cùng với Tom - Hanks cùng Steven - Spielberg giám chế Đệ nhị thế chiến Sử Thi hạng mục Band of Brothers ký kết một phần diễn viên hiệp nghị, này bộ kịch tập tổng đầu tư vượt qua một ức dollar, Matthew - Horner cùng kịch tổ tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cao tới ba mươi vạn dollar, từ này mặt trên phỏng đoán, Matthew - Horner thù lao sẽ không thấp hơn năm vạn dollar.”

Michael - Sheehan hoàn toàn ngây ngẩn cả người, chỉ là vô ý thức lặp lại một ít mấu chốt từ,“Tom - Hanks cùng Steven - Spielberg? Đệ nhị thế chiến Sử Thi hạng mục? Tổng đầu tư vượt qua một ức dollar? Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cao tới ba mươi vạn dollar......”

Hắn bỗng nhiên lại đứng lên,“Matthew - Horner tên hỗn đản này, hắn không cướp đi của ta MV nam chính, này mấy đều là của ta !”

Khẳng định là Helen - Hermann bang Matthew - Horner đạt được cái kia nhân vật, nếu lúc trước thắng được thử vai người là hắn, này hết thảy khẳng định là thuộc về hắn .

Michael - Sheehan nhìn về phía Morris,“Ngươi vì sao không hướng truyền thông phóng thích tin tức, nói Matthew - Horner tham diễn qua loại này phim? Như vậy hắn liền lấy không đến nhân vật ?” Hắn vỗ tay,“Đối ! ta cũng có lời muốn nói, này bán mông lấy nhân vật khốn kiếp, ta muốn vạch trần hắn !”

“Ngươi nghĩ rằng ta không tưởng sao?” Morris sờ đầu trọc nói,“Matthew - Horner đã cùng Band of Brothers kịch tổ ký kết chính thức hợp đồng, ngươi cho rằng chúng ta nói ra lời có thể ảnh hưởng đến Tom - Hanks cùng Steven - Spielberg sao? Kịch tổ sẽ bởi vì hai loại này nghề hành nghề giả mà nói, liền mạo vi ước phiêu lưu đổi một tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cao tới ba mươi vạn dollar trọng yếu nhân vật diễn viên?”

Hắn xem như nhìn ra, Michael - Sheehan trưởng một bộ khôn khéo dạng, kỳ thật ngốc có thể.

“Chúng ta hẳn là làm như thế nào?” Cộng đồng địch nhân, khiến Michael - Sheehan đem Morris trở thành chính mình nhân,“Tổng không thể nhìn hắn được hoan nghênh đi?”

Morris trên mặt hiện ra vài phần âm ngoan,“Ta sẽ vẫn chú ý hắn, chờ hắn lần sau cùng kịch tổ đàm hợp đồng thời điểm, chúng ta lại thả ra tin tức, chỉ cần không ký kết chính thức hiệp ước, kịch tổ sẽ có băn khoăn, sau đó......”

Michael - Sheehan nhếch miệng nở nụ cười,“Đến lúc đó đừng quên kêu ta cùng nhau.”

New York, nghi thức phát hành lần đầu hiện trường đã tiến hành đến hỏi giai đoạn, bất quá không mấy cái phóng viên hướng Matthew đặt câu hỏi, mọi người tiêu điểm đều tập trung tại Britney trên người.

“Ngươi hảo, Britney.” Một nữ phóng viên đứng lên hỏi,“Ta là [ New York thời báo ] phóng viên, nghe nói của ngươi lần đầu tiên thế giới lưu động liveshow đã bắt đầu trù bị .”

Mặt sau người đại diện nhỏ giọng nhắc nhở Britney một câu, Britney theo sau hồi đáp,“Đúng vậy.”

Nàng thoáng đề cao giọng,“Ta phi thường kích động tuyên bố, từ sang năm, cũng chính là 2000 năm tháng một bắt đầu, Baby One More Time thế giới lưu động liveshow chính thức khởi động, hơn nữa vẫn duy trì liên tục đến tháng mười !”

Toàn trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, Matthew cũng tại vi Britney vỗ tay, dù cho hắn cảm giác thế giới này lưu động liveshow đối một thành danh không lâu ngôi sao ca nhạc đến nói không khỏi có chút quá nhanh .

MV nghi thức phát hành lần đầu thuận lợi kết thúc, Matthew chỉ tới kịp cùng Britney ở phía sau đài nói đơn giản vài câu nói lời từ biệt mà nói, hai người liền muốn các bôn đông tây.

Britney muốn đi Nashville tiếp tục chạy thông cáo, Matthew tất yếu đi theo Helen - Hermann chạy về Burbank Warner nhà sản xuất đưa tin, sau đó tùy kịch tổ cùng nhau đi Anh quốc, vi Band of Brothers quay chụp làm chuẩn bị.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 74: GàO ThéT Mà Đến

[ một tuần mới bắt đầu ! cầu phiếu đề cử ! cầu đánh thưởng ! cầu duy trì !]

Hôm đó buổi chiều, Matthew liền đi lên chuyến bay quay trở về Los Angeles, sáng sớm hôm sau thu thập hảo hành lý, đi Warner nhà sản xuất đưa tin, cùng mặt khác thông qua thử vai diễn viên cùng nhau, đi lên Band of Brothers kịch tổ bao máy bay, chạy tới London.

Trên một đường này, hắn cũng không có nhàn rỗi, nhận thức không ít người,

Bởi lẫn nhau đều là không có cái gì danh khí diễn viên, phần mình nhân vật đã xác định, không tồn tại quá nhiều cạnh tranh quan hệ, thêm lại muốn rời xa bản thổ đi Anh quốc quay phim, này mấy tiểu các diễn viên, đặc biệt giống Matthew loại tính cách này hướng ngoại nhân, tại nói chuyện phiếm trung dần dần quen thuộc lên.

Matthew liền nhận thức mấy cái tính cách nhìn qua tương đối người không sai, tỷ như Michael - Cudlitz, Eion Bailey, Doug - Alan đợi đã (vân vân).

Trong kịch tổ trọng lượng cấp nhân vật, hắn tạm thời không cơ hội kết giao, những người đó tọa là khoang thương vụ cùng khoang hạng nhất, hắn ở chỉ là phổ thông cabin.

Bất quá, Matthew cũng nghe được, kịch tổ mấy cái chủ yếu diễn viên, cũng sẽ không cùng bọn họ cùng nhau tập huấn, hơn nữa nhân vật các diễn viên trừ Los Angeles thử vai chọn lựa này mấy, còn có bộ phận Anh quốc diễn viên.

Quay chụp địa chủ yếu thả tại Anh quốc, trong đó khẳng định không thể thiếu người Anh.

Nghe nói nam chính Richard - Winster đóng vai giả, chính là Anh quốc diễn viên Damian - Lewis.

Đến London, kịch tổ đầu tiên vì bọn họ này mấy từ Bắc Mĩ tới được diễn chức nhân viên an bài trụ túc, bởi chủ yếu quay chụp nơi sân là London ngoại ô Hartsfield sân bay, lựa chọn đều là phụ cận giao thông tiện lợi khách sạn, dựa theo phía trước ký kết hợp đồng, Matthew phân đến một đơn gian.

Trên thực tế, tại ăn ở phương diện, kịch tổ sẽ không khó xử diễn chức nhân viên, cơ hồ sở hữu trọng yếu nhân vật diễn viên vào ở đều là độc lập phòng, đến khi phi cơ thượng quen biết Michael - Cudlitz ở tại hắn đối diện, này thân cao tiếp cận 1m9 siêu cấp tráng hán, sắp xuất hiện diễn trong kịch bản danh hiệu “Đại ngưu” Denver - Randleman trung sĩ.

Phân phối hảo phòng, đơn giản dùng qua cơm trưa, mọi người ra khách sạn tập hợp, đi quay chụp nơi sân Hartsfield sân bay.

Đây là một cũ sân bay, sớm đình chỉ sử dụng, nhưng năm đó quân sự công trình còn tại, trở thành Anh Mĩ hai nơi rất nhiều Đệ nhị thế chiến hoặc là chiến tranh đề tài kịch tổ thường xuyên sử dụng quay chụp nơi sân.

Steven - Spielberg [ Cứu vớt binh nhì Ryan ] rất nhiều nội địa chiến tranh vai diễn, chính là tại đây sân bay quay chụp hoàn thành.

Nơi này làm quay chụp nơi sân còn có một ưu thế, vây quanh sân bay xung quanh có một vòng cao lớn hàng rào sắt, là năm đó lấy quân sự tiêu chuẩn kiến tạo , trừ số ít mấy cái xuất khẩu, sân bay cơ hồ là bịt kín không gian, có thể hữu hiệu giảm bớt truyền thông gây rối.

Matthew đám người trụ khách sạn cự ly sân bay một lâm thời cửa ra vào rất gần, đều là đi tới , này cửa ra vào rất hẹp, thiết có hạn chế chiếc xe tiến vào lên xuống can, lên xuống can vẫn nâng , đại khái có thể dung nạp một chiếc cỡ trung xe tải xuất nhập.

Tiến vào sân bay, hướng bên trái sân huấn luyện đi, Anh quốc diễn viên đã đang đợi bọn họ .

Hôm nay không cần huấn luyện, chủ yếu là quen thuộc nơi sân, nhận thức một chút.

Một đường từ trên sân bay đi qua, Matthew vừa quan sát, vừa cùng dẫn bọn hắn tới được trợ lý người sản xuất nói chuyện phiếm, lý giải đến không thiếu tin tức.

Hartsfield sân bay chẳng những có năng lực vì kịch tổ cung cấp văn phòng không gian, trống trải đại hình phi cơ kho cũng có thể dùng đến đáp cảnh, hơn nữa vượt qua 1000 mẫu Anh đất trống vừa lúc có thể dựng ra 11 bao gồm thành thị, dã ngoại cùng sâm lâm đẳng bên trong bên ngoài cảnh tượng, bao gồm Belgian Bastogne, Hà Lan Eindhoven cùng Pháp quốc Carentan đợi đã (vân vân).

Nói cách khác, kịch tổ đại bộ phận hí, đều sẽ tại Hartsfield sân bay quay chụp.

Dị thường cao lớn cường tráng Michael - Cudlitz đi tới, hỏi Matthew,“Nghe được hữu dụng gì đó sao?”

Matthew sít chặt áo,“Tương lai mấy tháng, chúng ta đại bộ phận thời gian đều phải hao tổn ở trong này .”

Vừa bước vào tháng mười một, này London nhiệt độ không khí cũng rất thấp, đặc biệt là hắn từ Los Angeles đi đến bên này, rõ ràng có chút không thích ứng.

Ngẩng đầu nhìn thiên không, mặt trời cơ bản không thấy bóng dáng, Matthew hướng trong lòng bàn tay hà hơi, phỏng chừng hiện tại nhiệt độ không khí muốn tại dưới điểm đóng băng .

Tương lai nửa tháng muốn tại loại này thời tiết dưới huấn luyện, phỏng chừng sẽ không thoải mái, may mà hắn đến phía trước liền có chuẩn bị tâm lý.

Một hàng này mười mấy diễn viên đuổi tới sân huấn luyện thời điểm, Matthew phát hiện đã có gần mười tên Anh quốc diễn viên chờ ở chỗ đó , đại khái là thời tiết có chút lãnh, rất nhiều người trên mặt đều treo không kiên nhẫn biểu tình.

“Làm sao lại muộn như vậy?”

Một mang theo rõ ràng Anh quốc khẩu âm hơn ba mươi tuổi nữ nhân ngữ khí không tốt hỏi tên kia trợ lý người sản xuất, trợ lý người sản xuất cũng biết chính mình này một phương đến muộn, bất đắc dĩ nói,“Xin lỗi, Kate. Phi cơ muộn chút .”

“Muộn chút?” Kia nữ nhân cũng là trợ lý người sản xuất, khí diễm có chút kiêu ngạo,“Chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi mười lăm phút !”

“Gary - Goetzman tiên sinh đến.”

Kia có người nhắc nhở một câu, cái kia nữ nhân không cam tâm tình nguyện ngậm miệng, Tom - Hanks cùng Steven - Spielberg sẽ không đi xử lý kịch tổ tạp vụ, trên thực tế quản lý kịch tổ hằng ngày sự vụ nhân, chính là Gary - Goetzman.

Cùng Gary - Goetzman cùng đi đến, còn có một người khác.

Kia hình người cao thể tráng, không thua gì Matthew bên cạnh Michael - Cudlitz, hơn nữa đi đường uy vũ sinh phong, rất giống là một quân nhân.

Matthew lập tức nghĩ đến, này khả năng là bọn họ huấn luyện huấn luyện viên .

Đến phía trước, Helen - Hermann liền nói qua, Hollywood phương diện này huấn luyện đều sẽ cam kết tuyệt đối chuyên nghiệp nhân sĩ, huấn luyện cường độ phi thường cao, nghe nói quay chụp [ Cứu vớt binh nhì Ryan ] tiền, bao gồm Tom - Hanks ở bên trong chủ yếu diễn viên đều tiến hành chuyên nghiệp hóa huấn luyện, không chỉ là thể năng cùng vũ khí sử dụng, liên đơn binh chiến thuật cùng Đệ nhị thế chiến khi quân đội tiếng lóng cùng ngôn ngữ của người câm điếc tín hiệu, đều tiến hành hệ thống hóa học tập.

Loại này Sử Thi loại phim truyền hình, nhất là nghiêm túc đề tài, tuyệt không có thể có bất cứ qua loa.

“Các vị, hoan nghênh đi đến kịch tổ !” Gary - Goetzman đứng ở mọi người trước mặt, lớn tiếng nói,“Hoan nghênh gia nhập Band of Brothers !”

Hắn giới thiệu bên cạnh cái kia cao lớn nam nhân,“Đây là Tom - West, vừa xuất ngũ Anh quốc Hoàng gia hải quân Lục Chiến đội quan quân, có được phong phú quân sự huấn luyện kinh nghiệm, kế tiếp một tháng, đem do hắn cùng phụ trách các ngươi quân sự hóa huấn luyện.”

Sau đó, Gary - Goetzman thò tay ý bảo một chút, Tom - West tiến lên một bước, hai tay đặt ở sau lưng, đầy mặt lãnh khốc nói,“Ngày mai buổi sáng ta sẽ đem chi tiết huấn luyện kế hoạch phát đến các ngươi trong tay, các ngươi đem trải qua Hoàng gia hải quân bàn nghiêm khắc huấn luyện, ta cam đoan các ngươi sẽ là đủ tư cách binh lính !”

Hắn nói không nhiều, nói xong lại lui trở về, Gary - Goetzman lại nói vài câu, đơn giản chính là cổ vũ sĩ khí linh tinh mà nói, còn cam đoan kịch tổ sẽ làm hảo tất cả hậu cần bảo đảm công tác.

Điểm ấy không ai hoài nghi, Hollywood các loại chế độ kiện toàn, ở mặt ngoài mọi người đều sẽ tuân thủ quy tắc, kịch tổ sử dụng lại là diễn viên công hội diễn viên, một khi xuất hiện tranh cãi, công hội sẽ mang đến phiền toái rất lớn.

Đi đến bên này hơn nửa năm , Matthew cũng biết, nơi này công hội tổ chức không phải bài trí, khác nghề hắn không lý giải, Hollywood các đại công hội, bãi công hoặc là cùng lục đại công ty đối kháng cũng không phải một năm hai năm sự tình .

Kế tiếp, kia hai danh trợ lý người sản xuất mang theo toàn bộ diễn viên quen thuộc nơi sân, trừ sân huấn luyện ngoài, phụ cận còn có vài gian phòng thay quần áo, phòng thay quần áo xây tại nguyên bản sân bay khu ký túc xá trung, tất cả thiết bị đầy đủ, cự ly khu ký túc xá gần nhất là một gian lão cũ sân bay kho hàng.

Này kho hàng cự đại, bị ngăn cách thành rất nhiều gian, bộ phận trang phục cùng đạo cụ liền trữ tồn ở trong này.

Bất quá, này mấy muốn quay chụp khi mới có thể dùng thượng, tạm thời không người để ý tới.

Vòng quanh Hartsfield sân bay dạo qua một vòng, cuối cùng lĩnh phần mình dùng cho huấn luyện trang phục, đặt đến phòng thay quần áo đối ứng tủ quần áo trung.

Trên sân bay, tên kia gọi là Kate nữ nhân, đi đến một chiếc Land Rover tiền, ngồi ở trên chỗ điều khiển đợi một đoạn thời gian, thân hình cao lớn Tom - West đi tới kéo ra phó điều khiển trên cửa xe xe.

“Kate, không phải với ngươi nói qua sao?” Tom - West không còn phía trước đầy mặt lãnh khốc bộ dáng, thanh âm nhu hòa rất nhiều,“Chúng ta tại kịch tổ muốn đê điệu.”

“Sợ cái gì?” Kate - Jeffrey phát động ô tô,“Chúng ta là bằng hữu.”

Land Rover tốc độ phi thường mau, một chút không có giảm tốc, nhanh như điện chớp từ cái kia không rộng thông đạo lao ra sân bay, Kate còn nói thêm,“Người sản xuất có cái gì phân phó sao?”

“Muốn nghiêm khắc huấn luyện diễn viên !” Tom - West cùng Kate quan hệ rõ ràng không phải bình thường,“Khiến diễn viên một tháng sau có thể đạt tới quay chụp yêu cầu, còn muốn cam đoan không bị thương.”

Hắn lộ ra lãnh khốc tươi cười,“Ta sẽ hảo hảo thao luyện bọn họ !”

Ô tô dần dần rời xa sân bay, Tom - West đột nhiên hỏi nói,“Đêm nay đi ta chỗ đó tụ tụ?”

“Không được.” Kate chậm rãi lắc đầu,“Ngày mai đi.”

Tom - West có chút thất vọng, Kate nở nụ cười,“Huấn luyện nghỉ ngơi thời điểm, chúng ta có thể tại sân bay tìm một chỗ, ta hôm nay xem qua , sân bay phi thường lớn, nhân lại rất ít, có chút địa phương căn bản không ai.”

Tom - West không có mở miệng, chỉ là gật gật đầu.

Trở lại khách sạn, Matthew cùng mấy cái Mĩ quốc diễn viên cùng nhau ăn tối cơm, lại nói chuyện phiếm một trận, tính tính sai giờ, chủ động cáo từ trở về phòng, cấp Britney gọi điện thoại.

“Hải, Matthew.”

Hắn có thể nghe ra, bên kia Britney rất cao hứng, nói,“Bố Bố, ta đến London .”

“Ân.” Britney rất quan tâm,“Bên kia trụ hảo sao? Kịch tổ cho các ngươi chuẩn bị......”

Nàng còn chưa nói xong, Matthew liền nghe đến một cái khác nữ nhân tiếng hô,“Spears tiểu thư, nên tập luyện !”

Matthew biết Britney muốn vì sang năm thế giới lưu động liveshow làm chuẩn bị, nói,“Ngươi trước bận rộn đi, quay đầu ta lại cho ngươi gọi điện thoại.”

Britney trong thanh âm tràn ngập xin lỗi,“Xin lỗi a, Matthew.”

“Không có việc gì.” Matthew an ủi nàng,“Nhanh đi tập luyện đi.”

Hắn cắt đứt điện thoại, bắt đầu bận rộn chính mình sự, đọc sách xem báo sẽ không bởi vì đến Anh quốc liền đình chỉ, đợi hoàn thành kế hoạch tiến độ tắm rửa qua sau, lại một lần bát thông Britney điện thoại.

Lần này không người tiếp nghe, Britney hẳn là còn tại bận rộn.

Ngày hôm sau còn muốn huấn luyện, Matthew đành phải ngủ, sáng sớm tỉnh lại nhìn thấy Britney một xin lỗi tin nhắn, cho nàng hồi một điều, thu thập xong chính mình, đi dưới lầu ăn điểm tâm thời điểm vừa lúc gặp được Michael - Cudlitz, hai người dứt khoát cùng đi sân bay.

Bọn họ đi đến sân bay cửa phụ cận, Michael - Cudlitz dựa vào trong, Matthew dựa vào ngoại, song song tiến vào thông đạo.

Một chiếc Land Rover lúc này từ phía sau rít gào mà đến.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 75: Nam Nữ Bình Đẳng

“Cái kia huấn luyện viên thoạt nhìn rất nghiêm khắc !”

Song song đi ở trên thông đạo, Michael - Cudlitz đối Matthew nói,“Phỏng chừng chúng ta tại huấn luyện khi có nếm mùi đau khổ .”

Matthew nhún vai,“Tổng sẽ không thật giống huấn luyện quân đội như vậy huấn luyện chúng ta.”

Nhìn qua là quân nhân cùng trên thực tế quân nhân hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

Phía sau truyền đến tiếng motor, Matthew phỏng đoán có xe lại đây, hướng bên trong lắc mình đồng thời, quay đầu nhìn, một chiếc màu đen Land Rover chạy gấp mà tới, cự ly gần đến hắn đều có thể nhìn thấy tiến khí trên hàng rào nê điểm.

Này xe không có ấn loa, không có giảm tốc, liền như vậy vọt lại đây, phảng phất trong thông đạo Matthew cùng Michael - Cudlitz không tồn tại như vậy.

Matthew cơ hồ là theo bản năng hướng bên cạnh bước một bước, Land Rover đầu xe lấy hai mươi cm không đến cự ly, dán hắn gào thét mà qua, nhưng hắn không kịp lại làm động tác, một bên này kính chiếu hậu liền cọ đến hắn dựa vào hướng ra phía ngoài trắc cánh tay bên trên, kéo động thân thể nghiêng một chút, bên cạnh Michael - Cudlitz thò tay bắt lấy hắn mặt trong cánh tay, Matthew lúc này mới không có ngã sấp xuống.

Kia chiếc Land Rover một chút không có giảm tốc, trong nháy mắt liền vọt tới thông đạo xuất khẩu phụ cận.

“Ngươi......” Matthew quay đầu đi, đối với bên kia rống lớn nói,“Ngươi không có mắt a !”

Qua thông đạo nhanh như vậy tốc độ xe, hắn muốn tránh đều thiếu chút nữa chưa kịp.

Liền tại này một thanh rống sau, Land Rover đi theo dồn dập tiếng xe phanh lại dừng lại, cửa khoang lái bị người từ bên trong đẩy ra, một nữ nhân nhảy xuống xe, nổi giận đùng đùng hướng về Matthew bên này đi tới, hiển nhiên nghe được hắn lời nói vừa rồi.

“Là ngày hôm qua cái kia nữ nhân !” Michael - Cudlitz nhắc nhở.

Matthew đương nhiên nhận ra đây là ngày hôm qua cái kia mang theo Anh quốc khẩu âm nữ trợ lý người sản xuất.

“Kêu cái gì kêu?” Nữ nhân bén nhọn cao vút thanh âm truyền tới,“Ta lại không đụng vào ngươi !”

Cứ việc nữ nhân biểu hiện phi thường không hữu thiện, Matthew lại nhớ rõ Helen - Hermann mà nói, không tưởng cùng sản xuất tổ nhân nổi xung đột, vẫn duy trì bình thản ngữ điệu, nói,“Ngươi tới được thời điểm......”

Hắn xả qua kia căn cánh tay ống tay áo, mặt trên còn có kính chiếu hậu cọ thượng tro bụi,“Xe kính chiếu hậu đụng tới ta cánh tay .”

“Ta đụng tới ngươi ? Nói hưu nói vượn !” Nữ nhân thanh âm lại cất cao,“Ta tới được thời điểm, mặt trước xe một người cũng không có.”

Matthew nhịn không được tưởng nổi giận, lại áp đi xuống,“Ta tại ngươi bên cạnh. Cho nên, xe kính chiếu hậu chạm đến của ta cánh tay.”

Nữ nhân này không biết sao thế này, hỏa càng thiêu càng vượng,“Ta đụng tới ngươi ? Ta như thế nào không thấy được? Hảo ! ngươi nói ta đụng tới ngươi , đi, chúng ta đi phòng chữa bệnh nghiệm thương !”

“Ngươi người này như thế nào như vậy?” Tuy rằng cánh tay có điểm đau, nhưng Matthew chỉ là cọ một chút, căn bản không chuyện gì, hắn nguyên bản chính là muốn cho đối phương nói lời xin lỗi,“Ngươi xe kính chiếu hậu đụng tới ta , ngươi hay không nói đạo lý?”

“Đụng tới ngươi?” Kia nữ nhân đi về phía trước một bước, dứt khoát trông như điên hổ,“Không cán chết ngươi là được !”

Matthew lửa giận rốt cuộc nhịn không được , cũng không quản đối diện có phải hay không nữ nhân, siết quyền đầu liền tưởng xông qua, Michael - Cudlitz vội vàng giữ chặt hắn, lớn tiếng nhắc nhở,“Lãnh tĩnh ! lãnh tĩnh !”

Nơi này cứ việc không phải Hartsfield sân bay cửa chính, lại là cự ly diễn viên vào ở khách sạn khu gần nhất lâm thời cửa ra vào, hiện trường rất nhanh tụ tập hàng loạt kịch tổ diễn viên.

Không thiếu đều là cùng Matthew cùng nhau ngồi máy bay tới được, có mấy cái tư thâm diễn viên nhìn cái kia nữ nhân liếc nhìn, vội vàng lại đây cùng Michael - Cudlitz cùng nhau ngăn cản Matthew.

“Đừng xúc động, Matthew !” Eion Bailey tại bên tai nhắc nhở nói,“Ngươi đánh nàng, ở kịch tổ này liền ở không nổi nữa.”

Lời này nháy mắt khiến Matthew tỉnh táo lại, trả giá nhiều như vậy cố gắng mới lấy đến nhân vật này, nếu bởi vì đánh người bị kịch tổ thanh trừ, hắn liên tiền bồi thường vi phạm hợp đồng đều lấy không được.

Cái kia nữ nhân nhìn thấy Matthew đứng không nhúc nhích, khí diễm càng thêm kiêu ngạo,“Đi ! theo ta đi nghiệm thương ! không thương mà nói, ta nói cho ngươi vu hãm......”

Matthew mí mắt giật giật, bị Michael - Cudlitz cầm lấy tay, thậm chí bởi vì phẫn nộ đang run rẩy.

“Nữ nhân này rất quá đáng.”

Chung quanh truyền đến tiếng nghị luận,“Đụng vào người còn như vậy kiêu ngạo.”

“Hắn thế nhưng có thể nhẫn được, đổi thành ta sớm trừu nàng ......”

“Chúng ta chỉ là tiểu diễn viên, nàng là trợ lý người sản xuất, đùa nghịch chúng ta rất nhẹ nhàng.”

Không chỉ là cùng ngồi máy bay tới được Mĩ quốc diễn viên, còn có mấy cái Anh quốc khẩu âm truyền tới.

“Nga, điên cuồng Kate lại tại nổi điên .”

“Cái kia nam là ai? Muốn không hay ho .”

“Nữ nhân này, căn bản không biết trời cao đất rộng, vạn nhất kia nam nhịn không được đâu?”

“Điên cuồng Kate quá kiêu ngạo .”

“Ai kêu nàng có một hảo ba ba.”

Cái kia gọi là Kate nữ nhân còn tại kêu gào, ở đây Anh quốc diễn viên có không ít người nhận thức nàng, lại không có một dám qua đi khuyên vài câu .

“Kate - Jeffrey !”

Rốt cuộc, một nghe không quá xuất khẩu âm nam nhân thanh âm từ thông đạo nhập khẩu bên kia truyền đến,“Thiếu nói vài câu đi.”

Tiếp, một hơn ba mươi tuổi trung niên nam nhân đi tới, trực tiếp đi đến Kate - Jeffrey phụ cận, khuyên,“Đừng nháo , này kịch tổ không phải ngươi có thể tùy tiện nháo địa phương, ngươi muốn cho kịch tổ tam đại người sản xuất nhìn thấy sao?”

Người này mà nói khởi tác dụng, Kate - Jeffrey nhìn Matthew liếc nhìn, xoay người trở lại Land Rover biên, lên xe phát động xe, liền tại mọi người cho rằng chuyện này xem như qua thời điểm, nàng bỗng nhiên hàng xuống cửa sổ xe, từ bên trong vươn ra cánh tay, đối mặt sau dựng thẳng lên một căn đầu ngón tay !

Ngón giữa !

Này căn đầu ngón tay rõ ràng là cấp Matthew , nhưng mặt sau nhân nhiều lắm, sở hữu tại xe phía sau nhìn thấy ngón giữa người đều có chút xấu hổ.

Hơn ba mươi tuổi trung niên nam nhân không khỏi lắc lắc đầu, quay đầu nhìn Matthew bên này liếc nhìn, nói,“Ngươi không sao chứ.”

Matthew đã bình tĩnh xuống dưới,“Không có việc gì.”

Hắn ánh mắt thẳng tắp gắt gao nhìn chằm chằm Land Rover đuôi xe.

“Đừng để ở trong lòng.” Michael - Cudlitz nhỏ giọng khuyên giải an ủi nói,“Coi như gặp một kẻ điên.”

Eion Bailey cũng phụ họa,“Kia nữ liền một thần kinh bệnh.”

Matthew làm một hít sâu, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước hơn ba mươi tuổi trung niên nam nhân, nhẹ nhàng gật đầu, từ nào đó phương diện đến nói, người này cứu lại hắn tại kịch tổ chức nghiệp kiếp sống.

Nếu cái kia nữ nhân tiếp tục đi xuống, hắn tuyệt đối sẽ động thủ, chẳng sợ đó là nữ nhân.

Hắn là đối nam nữ bình đẳng quan niệm nhận thức phi thường khắc sâu nhân.

Trung niên nam nhân đối với hắn mỉm cười, cũng gật gật đầu, sau đó đi bộ hướng sân bay bên trong đi.

“Đây chính là nam chính Damian - Lewis.”

Đến khi cùng hắn trò chuyện thật sự khoái trá Doug Allen lúc này mới đi lại đây,“Không phải rất có danh, lại là người hiền lành.”

Matthew đối với hắn cười cười, tiếp đón Michael - Cudlitz cùng Eion Bailey,“Chúng ta đi thôi.”

Mấy người tiến vào sân bay, hướng sân huấn luyện bên kia đi, lục tục có đến từ Bắc Mĩ diễn viên lại đây cùng Matthew chào hỏi, hỏi một chút tình huống, bọn họ đến khi cưỡi đều là cùng chiếc phi cơ, thân ở Anh quốc trên mảnh đất này mặt, coi như là đồng hương.

Cho dù là ở trong này, loại này địa vực tính phân chia đồng dạng tồn tại.

Bất quá, Matthew nhìn xem rất rõ ràng, so với bao gồm Doug Allen ở bên trong những người này, Michael - Cudlitz cùng Eion Bailey càng thích hợp ở chung đi xuống.

Xuyên qua sân huấn luyện, đoàn người đi đến phòng thay quần áo ở khu ký túc xá, Matthew đi vào phòng thay quần áo thời điểm, rất nhiều người đều nhìn lại đây, hiển nhiên hắn cùng người nổi xung đột sự tình, đã tại trong phạm vi nhỏ truyền ra .

Phòng thay quần áo đặt phần đông tủ quần áo, từng cái trên tủ quần áo đều dán chủ nhân danh tự, đây là kịch tổ phía trước liền dán hảo , Matthew phỏng đoán là có ý vì này, để tránh diễn viên bởi vì tranh tủ quần áo nháo mâu thuẫn, hắn tủ quần áo cùng Michael - Cudlitz cùng Eion Bailey cách rất xa, tại vào cửa bên tay trái tận trong góc vị trí.

Matthew đi qua, bên cạnh tủ quần áo chủ nhân đã đến, đang tại thay quần áo.

Đây là một nhìn qua tương đối xa lạ nhân, Bắc Mĩ đến diễn viên hắn đều nhận thức, lập tức phán đoán khả năng là Anh quốc diễn viên.

Từ người nọ bên cạnh đi qua, Matthew kéo ra tủ quần áo, lấy ra ngày hôm qua liền thả ở bên trong quần áo cùng quân giày, vừa mới chuẩn bị cởi áo khoác, phát hiện dưới đất nằm một ví tiền.

“Ngươi hảo.” Hắn nhắc nhở bên cạnh người nọ,“Của ngươi ví tiền có phải hay không rớt?”

Anh quốc diễn viên cúi đầu nhìn thoáng qua, nhặt lên ví tiền, triều Matthew cười cười,“Cám ơn ! ta nói như thế nào tìm không thấy đâu.”

“Không khách khí.”

Matthew cảm giác hắn tươi cười rất đặc biệt, có điểm giống từng xem qua một bộ phim hoạt hình thượng cá mập, nhưng phim hoạt hình gọi cái gì, thời gian quá dài lại nhớ không rõ , không khỏi có chút buồn rầu.

“Còn tại vi cửa sự sinh khí?” Anh quốc diễn viên hiển nhiên cũng thấy được,“Không tất yếu, thật ! cái kia Kate - Jeffrey tại Anh quốc giới văn nghệ bên trong thanh danh rất kém cỏi, không mấy người thích nàng.”

Matthew nghi hoặc, hỏi,“Thanh danh kém còn có thể vào này kịch tổ?”

Anh quốc diễn viên nhún vai,“Còn không phải có hảo ba ba.” Hắn giải thích nói,“Kate - Jeffrey lão ba là bbc cao quản, nàng thường xuyên tại bbc đầu tư điện ảnh hoặc là phim truyền hình tập bên trong nhậm chức, hậu trường vững vàng, không ai nguyện ý trêu chọc nàng, cho nên......”

Matthew minh bạch lại đây, lúc trước Helen - Hermann nói với hắn qua,bbc là Band of Brothers chế tác phương chi nhất.

“Nàng cũng kiêu ngạo không được vài năm .” Anh quốc diễn viên tựa hồ cũng rất phiền Kate - Jeffrey,“Ta nghe người đại diện đề cập qua, lão Jeffrey đầu năm nay từ bbc về hưu , không dùng được vài năm, hắn lực ảnh hưởng liền không ở, cũng không ai lại gặp thuê Kate - Jeffrey người như thế.”

“Cám ơn !” Matthew cho rằng hắn nói rất đúng chính mình rất hữu dụng,“Nghe đến mấy cái này, ta cảm giác thoải mái nhiều.”

Cái gọi là thoải mái cũng liền là nói nói mà thôi, hắn trong lòng oa hỏa khí, một chút không có giảm bớt.

Matthew hướng Anh quốc diễn viên vươn tay, chủ động làm tự giới thiệu,“Matthew - Horner, đến từ bang Texas.”

Anh quốc diễn viên ở trên tay hắn nắm một chút, lại lộ ra cá mập bàn tươi cười,“Michael - Fassbinder, người Đức.”

Nghe hắn nói như vậy, Matthew ngượng ngùng nói,“Ta còn nghĩ đến ngươi là người Anh.”

Hai người hàn huyên vài câu, huấn luyện thời gian nhanh đến , trước sau đi ra phòng thay quần áo, vừa lúc nhìn thấy đảm nhiệm huấn luyện viên Tom - West từ cách vách một gian phòng thay quần áo trung đi ra.

Bao gồm Matthew ở bên trong, toàn bộ diễn viên phân phân lễ phép chào hỏi, sau đó cùng tiến lên sân huấn luyện.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 76: Mưu Đồ Bí Mật

[ cầu phiếu đề cử a !]

Trên sân huấn luyện, tổng cộng hai mươi lăm danh nam diễn viên cong vẹo khấp khiểng trạm thành hai đội, Tom - West đem từng phân huấn luyện kế hoạch thư hạ phát đến mỗi người trong tay.

Matthew lật ra đại khái nhìn một lần, trong đó bao gồm đội ngũ cùng thể năng đẳng bao nhiêu phương diện nội dung, huấn luyện mục tiêu nhìn qua xúc mục kinh tâm, vị này mới từ quân đội xuất ngũ huấn luyện viên, tựa hồ muốn đem bọn họ huấn luyện thành tiếp cận quân nhân tiêu chuẩn.

“Vì quốc gia mà chiến đấu các quân nhân trong lòng đều có một loại vì nước hiến thân nhiệt huyết hào hùng.” Tom - West vang dội thanh âm vang lên,“Các ngươi tất yếu tự mình trải qua một chút các quân nhân gian khổ sinh hoạt tài năng đầy đủ lý giải loại này cảm tình, cho nên ta vì các ngươi chế định này phân nghiêm khắc ngạch huấn luyện kế hoạch !”

Hắn nhìn qua phi thường lãnh khốc,“Hôm nay buổi sáng huấn luyện hạng mục, đội ngũ hợp tác ! buổi chiều, tam dặm Anh chạy !”

Huấn luyện rất nhanh bắt đầu, đội ngũ huấn luyện rất vô vị, cũng rất nhàm chán, giống Matthew người như thế, tình nguyện đi chạy tam dặm Anh, cũng không tưởng đổi tới đổi lui.

Bất quá, nội tâm tưởng là một chuyện, làm ra tới là một chuyện khác, Matthew biểu hiện phi thường nghiêm túc cố gắng.

Không có khả năng mỗi người đều giống Matthew như vậy, rất nhanh liền có huấn luyện thái độ không đoan chính nhân bị Tom - West thỉnh đi ra.

“James - McAvoy !” Hắn xung một danh Anh quốc diễn viên quát,“Hít đất ba mươi !”

Vừa lúc, người sản xuất Gary - Goetzman lại đây, James - McAvoy chỉ có thể phục tùng.

Theo sau, lại có mấy cái xui xẻo đản bị từ đội ngũ bên trong thỉnh đi ra, trong đó liền có Michael - Cudlitz, những người này bởi vì huấn luyện vấn đề, tất cả đều bị gia phạt hít đất.

Huấn luyện bắt đầu bất quá một giờ, bao gồm Matthew ở bên trong toàn bộ diễn viên, đều đầy đủ nhận thức đến, Tom - West không chỉ là thoạt nhìn lãnh khốc, làm lên sự đồng dạng lãnh khốc.

Này tuyệt đối là một ma quỷ huấn luyện viên.

Ngày hôm qua mang theo hai đội diễn viên tới được hai vị trợ lý người sản xuất, cũng trước sau đến một chuyến.

Kate - Jeffrey tới được thời điểm, Matthew rõ ràng nhìn thấy nàng nhìn chăm chú chính mình bên này một hồi, đi phía trước còn cùng Tom - West nói thầm một trận.

Hắn sẽ không ngốc đến cho rằng Kate - Jeffrey nhanh như vậy liền đem sáng nay sự tình quên đi, nhưng cũng không cảm thấy nàng có thể khiến Tom - West làm cái gì, chung quy Tom - West ngày hôm qua là Gary - Goetzman cùng tới được.

Giống như cũng xác thật là như vậy một hồi sự, Kate - Jeffrey đi sau, huấn luyện hết thảy cứ theo lẽ thường, Matthew không phát hiện Tom - West đối với hắn có bất cứ đặc thù chiếu cố địa phương.

Bất quá, Matthew vẫn dùng ánh mắt dư quang ngắm Kate - Jeffrey phương hướng ly khai, phát hiện nàng tiến vào kho hàng phương bắc một đống Tiểu Lâu, lúc này mới buông tay.

Hắn phỏng đoán, Kate - Jeffrey văn phòng, khả năng tại kia đống Tiểu Lâu thượng.

Buổi sáng huấn luyện kết thúc, Matthew có phía trước trụ cột tại, không quá nhiều cảm giác, còn lại nhân một đám than thở, tiến vào phòng ăn (nhà hàng) dùng cơm, ngồi ở trên ghế tất cả đều không tưởng nhúc nhích.

Ăn xong cơm trưa, nhìn thấy Michael - Cudlitz cùng Eion Bailey lại ở trên ghế không tưởng động, Matthew nói,“Ta đi ra ngoài chuyển chuyển.”

“Ngươi không mệt sao?” Michael - Cudlitz khổ người đại, cơ hồ muốn áp sập ghế dựa,“Nghỉ ngơi một lát bao nhiêu hảo?”

Matthew hơi hơi nhún vai,“Ta lại đây phía trước vẫn ở làm thêm, làm công tác rất nặng nề, hôm nay buổi sáng huấn luyện so công tác thoải mái nhiều.”

Eion Bailey nhìn nhìn Matthew, thấy hắn một bộ thoải mái tự tại bộ dáng, khoát tay nói,“Ngươi đi đi, chúng ta tại đây ngồi nghỉ ngơi.”

“Hảo !” Matthew đối hai người huy tay,“Trở về ta cho các ngươi mang cà phê.”

Hắn ra phòng ăn (nhà hàng), đi đến cự đại sân bay kho hàng phụ cận, tìm ẩn nấp địa phương, cẩn thận quan sát đến phương bắc Tiểu Lâu, Tiểu Lâu không tính cao, chỉ có bốn tầng bộ dáng, tu kiến có chút năm đầu, thoạt nhìn tương đối cũ nát.

Trọng yếu nhất là, hắn này một đường đi tới, không có nhìn thấy bất cứ theo dõi hoặc là máy ghi hình.

Ngẫm lại cũng phải, này do bỏ hoang quân dụng sân bay cải biến mà đến trường quay phi thường cự đại, vỏn vẹn bên ngoài đáp cảnh khu liền có một ngàn mẫu Anh nhiều, muốn tất cả đều theo dõi lên quá khó, hao phí tài chính cũng quá nhiều.

Hiện tại cũng xa không tới theo dõi thăm dò khắp nơi đúng vậy niên đại.

Nhưng hắn sẽ không dễ dàng có kết luận, huấn luyện mới bắt đầu một ngày, mặt sau sẽ tiếp tục quan sát.

Matthew trốn ở chỗ này quan sát một đoạn thời gian, phát hiện lục tục có người từ phòng ăn (nhà hàng) trở lại văn phòng, đại bộ phận đều là chút kịch tổ văn chức nhân viên, lại chính là vài danh trợ lý người sản xuất.

Lại đợi một hồi, Matthew thấy được Kate - Jeffrey, xác nhận nàng liền tại này đống Tiểu Lâu trong làm công, đợi nàng tiến vào văn phòng, hắn làm bộ như tìm người, đi Tiểu Lâu bên trong dạo qua một vòng, không phát hiện cái gì đặc biệt địa phương.

Theo sau, hắn đi bãi đỗ xe, dễ dàng liền tìm đến kia chiếc Land Rover.

Nhìn thấy này chiếc xe, Matthew có loại đi lên tạp xe xúc động, lại nhịn xuống không nhúc nhích, trong lòng tính toán lên.

Muốn hay không mua dây thép vệ sinh cầu tắc Land Rover lỗ thoát khí? Nghe nói như vậy xe sẽ không thêm xăng được, còn sẽ tích than, mạc danh tắt lửa, liền tính sửa chữa không phải lão sư phụ cũng rất khó tìm đến nguyên nhân.

Hoặc là mua chuộc phong bế keo tích kẽ thủy tinh cùng cần gạt nước lỗ phun nước, muốn hay không mua thượng một bình lớn Acetone đổ lên xe, đặc biệt là lên xuống kẽ thủy tinh bên trong.

Phía trước cái kia Matthew, đương qua một đoạn thời gian ô tô sửa chữa công học đồ, đứng đắn này nọ không học bao nhiêu, đường ngang ngõ tắt lại biết không thiếu.

Giống đi tùng trục bánh xe đinh ốc hoặc là tại điệp sát phiến thượng phun dầu máy liền tính , lúc đó ra mạng người .

Lấy đinh ốc đặt ở lốp xe trước sau có thể suy xét, như vậy không tốt bổ.

Này xe hẳn là tự động gấp kính chiếu hậu đi? Có thể đi cấp cường bài một chút.

Thật sự không được còn có thể dùng phong bế keo tích lốp xe lỗ thổi khí.

Lại không hành lộng cung, dùng bi thép đập nát hắn tiền chắn gió thủy tinh, hắn mới trước đây thường xuyên ngoạn này, tự tin tìm đại sức kéo cung, ba mươi mét ngoại thoải mái thu phục.

Liền tại Matthew suy xét áp dụng nào chủng phương án thời điểm, phát hiện bãi đỗ xe một mặt khác, thế nhưng trang bị theo dõi máy ghi hình, này còn là hắn tại to lớn Hartsfield sân bay nhìn thấy thứ nhất.

Cái kia máy ghi hình thoạt nhìn bẩn hề hề , giống như vài năm không có thanh lý qua đã bỏ quên như vậy, nhưng Matthew không tưởng mạo hiểm, buông tay này mấy loạn thất bát tao ý tưởng, nhanh chóng ly khai bãi đỗ xe.

“Làm người vẫn là thiện tâm hảo !” Hắn vừa đi vừa nói thầm,“Nhường một bước trời cao biển rộng, nhẫn nhất thời trời yên bể lặng.”

Matthew đi ra ngoài thật xa, lại quay đầu mắt nhìn kia chiếc Land Rover, lệnh hắn nén giận chung quy là nhân, mà không phải xe.

Trên đường trở về, Matthew cấp Britney đánh điện thoại, tiếp điện thoại nhân lại là nàng trợ lý, Britney vừa vào phòng thu, không có phương tiện tiếp nghe điện thoại.

Không có biện pháp, hắn chỉ có thể cắt đứt điện thoại, tìm chỗ nào bán ba ly cà phê, trở về phòng ăn (nhà hàng).

“Đi đâu ?” Michael - Cudlitz gặp Matthew trở về, thuận miệng hỏi,“Ngươi không chê bên ngoài lạnh lẽo sao?”

Matthew khoa tay múa chân hạ di động,“Cấp bạn gái gọi điện thoại.” Hắn kéo ra ghế dựa ngồi xuống, đem hai ly cà phê đẩy đến kia hai người trước mặt,“Thừa dịp nhiệt uống đi.”

Ba người cùng nhau hàn huyên hội, uống xong một ly cà phê, không sai biệt lắm đến buổi chiều huấn luyện thời gian, tuy rằng Michael - Cudlitz cùng Eion Bailey rất mệt, nhưng cũng muốn đúng hạn tập hợp.

Buổi chiều là tam dặm Anh chạy, vì gia tăng tập thể phối hợp ý thức, mỗi ba người phân thành một tiểu tổ, Matthew cùng Michael - Cudlitz cùng Eion Bailey tổ đội, dựa theo Tom - West yêu cầu, từng cái tiểu tổ tất yếu cùng nhau đến chung điểm, bằng không không cho tính toán thành tích, thành tích kém cỏi nhất tam tổ, muốn gia làm năm mươi hít đất.

Tham gia huấn luyện diễn viên tuổi từ 40 tuổi đến 18 tuổi đều có, nếu một người chạy mà nói, Matthew tự tin tiền năm danh sẽ thực thoải mái, Eion Bailey cũng hoàn hảo, là 1976 niên sinh nhân, ngược lại thoạt nhìn tương đương cường tráng Michael - Cudlitz trạng huống không tốt, hắn bản thân khổ người liền đại, thêm sinh ra tại 1964 năm, trở thành trong ba người cản trở một.

Chạy đến hai phần ba thời điểm, hắn bắt đầu không thở nổi, Matthew cùng Eion Bailey vừa kéo hắn chạy, vừa cho hắn bơm hơi.

Vòng quanh sân huấn luyện lại chạy qua một vòng, Michael - Cudlitz khom lưng thẳng thở dốc,“Sớm biết...... Sớm biết...... Liền không đến này kịch tổ .”

Matthew cơ hồ tại kéo hắn chạy,“Ngươi không nhìn huấn luyện kế hoạch thư? Hôm nay vẫn là thoải mái , qua đoạn thời gian đều là ba mươi pound phụ trọng chạy !”

Michael - Cudlitz mồ hôi chảy ròng,“Ta chết định !”

Nói thật sự khoa trương, bất quá tại Matthew cùng Eion Bailey dưới sự trợ giúp, Michael - Cudlitz vẫn là gian nan vượt qua tam dặm Anh chung điểm, hơn nữa thể năng không tốt diễn viên phổ biến tồn tại, bọn họ này tiểu tổ thành tích không tính kém, hàng cuối cùng ở hàng đầu.

Cuối cùng đến ba tiểu tổ, không có gì bất ngờ xảy ra bị phạt làm năm mươi hít đất, làm không xong không chuẩn rời đi !

Vỏn vẹn đệ nhất thiên, Tom - West liền cho mọi người một hạ mã uy.

Tựa hồ hắn đem trong quân đội kia một bộ, trực tiếp chuyển lại đây.

Nhưng hắn xem nhẹ một sự kiện, này mấy diễn viên không thiếu có chút danh tiếng, xuất thân cũng không tệ lắm, làm sao có khả năng giống quân nhân như vậy phục tùng?

Một ngày huấn luyện kết thúc, đại bộ phận diễn viên cơ bản là kéo thân thể hồi phòng thay quần áo, giống Matthew nhẹ nhàng như vậy tự nhiên thuộc về số ít.

Theo sau trong vài ngày, Matthew huấn luyện thời điểm phi thường nghiêm túc, bất quá cũng dần dần phát hiện có chút không quá đúng manh mối, mỗi lần Kate - Jeffrey đến sân huấn luyện sau, Tom - West đều sẽ theo dõi hắn xem một đoạn thời gian, tựa hồ đang đợi hắn phạm sai lầm như vậy.

Nhưng hắn biểu hiện thực hảo, có thể nói là tham huấn diễn viên trung biểu hiện tốt nhất một.

Có lẽ hắn này nhân nhìn vấn đề tương đối âm u, bao giờ cũng là cảm giác Kate - Jeffrey cùng Tom - West tại kế hoạch sự tình gì.

Matthew phỏng đoán, đại khái Kate - Jeffrey muốn đem hắn đá ra kịch tổ.

Đáng tiếc, hắn thuộc về Tom - Hanks tự mình gõ định diễn viên nhân tuyển, không có đầy đủ nguyên vẹn lý do mà nói, căn bản không có khả năng đổi.

Kate - Jeffrey là kịch tổ trợ lý người sản xuất, hẳn là rõ ràng điểm này, cho nên mỗi ngày đều lại đây xem xem, lại tạm thời cái gì cũng không có làm, nhưng nàng tại quan sát Matthew, Matthew cũng tại quan sát nàng, chỉ là Matthew không giống nàng như vậy minh mục trương đảm, đều là ngầm vụng trộm tiến hành.

Huấn luyện tiến hành đến ngày thứ tư, Matthew trước mặt ba ngày như vậy, giữa trưa ăn cơm xong sau nói là đi cấp bạn gái gọi điện thoại, lại một lần đi đến kho hàng ẩn nấp một góc rẽ, nhìn phương bắc làm công Tiểu Lâu.

Rất nhanh, hắn phát hiện Kate - Jeffrey ra văn phòng, hướng về kho hàng bên này đi tới.

Matthew đổi vị trí, tiếp tục ngầm xem xét, Kate - Jeffrey mở ra nhất phiến cửa hông, tiến vào kho hàng.

Làm kịch tổ trợ lý người sản xuất, tiến vào trữ tồn đạo cụ cùng phục trang kho hàng vốn là rất bình thường, hắn nguyên bản tưởng chờ một lát, nhưng Kate - Jeffrey đi vào cũng liền hai ba phút thời gian, Tom - West từ xa xa đi tới, cũng tiến vào này phiến cửa hông.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 77: Chết Chắc

“Chẳng lẽ bọn họ là ước hảo?”

Nhìn thấy Tom - West kéo ra cửa hông tiến vào, Matthew lặng lẽ xê dịch qua, đi đến mộc chế cạnh cửa, trước cẩn thận quan sát một trận, lại lại gần nghe ngóng, bên trong không có bất cứ động tĩnh, không khỏi bắt lấy tay nắm cửa, chậm rãi kéo ra môn.

Nơi này là kịch tổ trữ tồn bộ phận trang phục cùng đạo cụ kho hàng, bây giờ còn không đến bắt đầu quay chụp thời gian, bình thường môn đều là khóa lại , trừ ngày đó lại đây lĩnh huấn luyện trang phục, hắn chưa thấy qua có người nào đó xuất nhập này gian kho hàng.

Gần nhất này hai ngày, Kate - Jeffrey cùng Tom - West tại huấn luyện thượng nói nhỏ, đã khiến Matthew có chút bất an, tổng cảm giác này hai người khả năng gây chuyện, hiện tại bọn họ chân trước chân sau tiến vào không người kho hàng khu, có phải hay không muốn thương nghị cái gì không thể đưa ra ánh sáng mưu đồ bí mật?

Hắn suy bụng ta ra bụng người, cho rằng phi thường có khả năng.

Này hai người, Tom - West là phụ trách huấn luyện huấn luyện viên, Kate - Jeffrey là có tiền bbc cao quản lão cha trợ lý người sản xuất, so với hắn này nhân vật diễn viên tại kịch tổ nội địa vị chỉ cao không thấp.

Đợi đến bọn họ trước phát động, Matthew cảm giác chính mình vô cùng có khả năng bị tam chấn ra cục.

Cho nên, hắn lắc mình vào kho hàng, chuẩn bị xem xem Kate - Jeffrey cùng Tom - West đến cùng muốn làm cái gì.

Cửa hông mặt sau, là một điều thật dài hành lang, hành lang hai bên là từng gian phân cách ra kho hàng, mỗi gian kho hàng đều là hai phiến đối khai thức đại môn, bởi thiết bị tương đối cổ xưa, thêm trường quay phong bế cùng kho hàng ngoại môn có khóa, này mấy cửa đều không có khóa lại, chỉ là dùng đại hào kim chúc then cài cửa cố định.

Matthew vừa tiến vào, liền trốn ở gần nhất một cánh cửa chỗ đó, mượn dùng lõm vào hành lang vách tường, che lấp thân thể, vểnh tai phân biệt thanh âm, bất quá trừ máy hút ẩm ẩn ẩn truyền đến ong ong động tĩnh, tựa hồ không có mặt khác thanh âm.

Đứng ở chỗ này quan sát một hồi, hắn phóng nhẹ cước bộ hướng về phía trước đi, vừa đi vừa chung quanh quan sát, tựa như toàn bộ Hartsfield sân bay như vậy, nơi này không có trang bị theo dõi nhiếp tượng.

Nhìn một hồi, Matthew yên lòng, lại thủy chung không có tìm đến Kate - Jeffrey cùng Tom - West, chung quy này kho hàng quá lớn.

Đi về phía trước một đoạn, hành lang xuất hiện một điều hướng ngang phân nhánh lộ, Matthew không khỏi gãi gãi đầu, không biết nên tiếp tục dọc theo đường cũ đi, vẫn là quẹo vào phân nhánh lộ.

Liền tại hắn đứng ở phân nhánh lộ tiền sững sờ thời điểm, lối rẽ hành lang bên kia bỗng nhiên truyền đến một thoáng cao vút bén nhọn nữ nhân thanh âm.

“Tom !” Nàng tựa hồ tại tiếp đón nhân,“Ta ở trong này !”

Này thanh âm, Matthew làm sao có khả năng quên, nháy mắt phân biệt ra là Kate - Jeffrey.

“Ta đến đây......” Nam nhân thanh âm rõ ràng là Tom - West, nghe vào tai tựa hồ vội vàng cấp bách,“Ta mấy ngày này đều nhanh nghẹn hỏng.”

Lại là Kate - Jeffrey thanh âm,“Ta biết, cho nên ta tuyển rất đặc biệt địa phương.”

“Nơi này không có nhân đi?”

“Kho hàng ba ngày mới tuần tra một lần, không có người đến.”

Tiếp, quan môn thanh âm vang lên, đối thoại thanh tiêu thất.

Matthew tựa vào hành lang trên vách tường, vươn ra nửa đầu hướng bên kia nhìn nhìn, lối rẽ hành lang bên trong trống trơn, hắn chuyển tiến lối rẽ hành lang, lại phóng nhẹ cước bộ, chậm rãi đi qua.

Rất nhanh, Kate - Jeffrey cùng Tom - West thanh âm lại có thể nghe được.

“Tại trên tủ súng cảm giác như thế nào......”

“Bổng cực......”

Lại có một ít không thể miêu tả thanh âm từ một cửa mặt sau truyền đến, Matthew không phải ngây thơ thiếu nam, lập tức đoán được Kate - Jeffrey cùng Tom - West hai người kia đang làm cái gì.

Hắn gãi gãi đầu,“Nguyên lai này hai người thông đồng lên a.”

Nghe góc tường loại sự tình này, Matthew không có cái gì hứng thú, liền tưởng rời đi nơi này, nhưng phía sau cửa biên truyền đến một câu, lại khiến hắn đứng lại.

“Tom......”

Người nói chuyện rõ ràng là Kate - Jeffrey,“Ngươi chừng nào thì tài năng giúp ta thu phục cái kia Matthew - Horner?”

Matthew hỏa khí có chút hướng lên trên lủi, lại áp đi xuống, sự tình quả nhiên giống hắn đoán như vậy, Kate - Jeffrey cùng hắn giống nhau, hiển nhiên không tưởng liền như vậy tính.

“Việc này không thể vội, trên sân huấn luyện nhiều người như vậy, ta không thể vô duyên vô cớ nhằm vào hắn đi? Tổng muốn tìm hắn phạm sai lầm thời điểm, gần nhất mấy ngày này, hắn căn bản không có thóp để người trảo.”

“Ngươi muốn mau chóng ! ta nhìn thấy tên khốn kiếp này liền tưởng nổi giận !”

Thực ra Matthew cùng Kate - Jeffrey như vậy, nhìn thấy đối phương liền Vô Danh hỏa khởi.

“Vững vàng, loại sự tình này không thể sốt ruột !” Tom - West tựa hồ tương đối thanh tỉnh,“Matthew - Horner là Tom - Hanks tự mình chọn lựa diễn viên, nếu chúng ta vô duyên vô cớ nhằm vào hắn, khả năng sẽ đưa tới phiền toái rất lớn.”

Kate - Jeffrey tuy rằng kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng nghe đến Tom - Hanks danh tự, nháy mắt trầm mặc, đừng nói là nàng , cho dù là nàng phụ thân, cũng không dám dễ dàng đắc tội Tom - Hanks loại này đẳng cấp nhân vật.

“Chẳng lẽ liền như vậy tính?” Matthew nghe được Kate - Jeffrey không cam lòng thanh âm.

“Huấn luyện còn có rất lâu mới kết thúc, đừng có gấp, tổng có cơ hội ......”

Tom - West thanh âm dần dần phóng thấp, tiếp lại là không thể miêu tả thanh âm vang lên, Matthew nghe một hồi, không lại nghe được có giá trị mà nói, thừa dịp kia hai người còn tại làm bừa, nhanh chóng ly khai kho hàng.

Ra cửa hông, đem cửa khôi phục thành tiến vào phía trước bộ dáng, hắn quay trở về phòng ăn (nhà hàng).

“Hôm nay nhanh như vậy?” Michael - Cudlitz nhìn thấy Matthew trở về, hảo kỳ hỏi,“So phía trước sớm mười lăm phút a.”

Matthew nhún vai,“Không có biện pháp, bạn gái công tác bận rộn.”

Tuy rằng vừa không có đánh điện thoại, nhưng mấy ngày này hắn cùng với Britney thông qua vài lần điện thoại, bất quá Britney đang tại vi sang năm thế giới lưu động liveshow làm chuẩn bị, công tác dị thường bận rộn, mấy ngày này hai người cộng lại cũng liền hàn huyên mười phút.

Michael - Cudlitz đừng nhìn tuổi lớn, lòng hiếu kỳ lại đặc biệt trọng,“Nàng làm cái gì công tác?”

“Ca hát .” Matthew thuận miệng nói,“Gần nhất tiếp hoạt động tương đối nhiều.”

Michael - Cudlitz cho rằng Matthew nói là trú xướng ca sĩ linh tinh ,“Bận rộn điểm hảo, như vậy có tiền kiếm.”

Matthew cũng không giải thích, gật gật đầu,“Ân, thu nhập còn có thể, so với ta nhiều.” Hắn lấy di động ra nhìn nhìn thời gian,“Nghỉ ngơi một hồi đi, buổi chiều còn có phụ trọng việt dã.”

Michael - Cudlitz không nói gì thêm, Matthew ngồi tựa ở trên ghế, nhắm mắt lại tựa hồ tại nghỉ ngơi, trên thực tế đang suy xét Kate - Jeffrey cùng Tom - West theo như lời những lời này.

Không hề nghi ngờ, này hai người thông đồng cùng một chỗ, đối với hắn phi thường bất lợi.

Không nói khác, đan liền Tom - West mà nói, hắn là quân sự huấn luyện huấn luyện viên, tương lai còn có một tháng huấn luyện thời gian, Matthew căn bản không thể cam đoan ở trong huấn luyện không xuất hiện sai lầm hoặc là mặt khác thóp, khiến Tom - West bắt lấy.

Hơn nữa lúc nào cũng phòng bị là kiện phi thường vất vả sự tình, đặc biệt phòng bị vẫn là kịch tổ nội có chút quyền lực nhân.

Như vậy đi xuống không phải biện pháp, nói không chừng ngày nào đó, hắn liền khả năng đưa tại hai người kia trong tay, nghe Kate - Jeffrey trong lời nói ý tứ, là chuẩn bị đem hắn thanh trừ ra Band of Brothers kịch tổ.

Ronald Speirs là hắn vất vả cố gắng được đến nhân vật, không có khả năng liền như vậy buông tay.

Nên làm cái gì bây giờ đâu? Matthew hai tay ôm ngực, chăm chú suy xét lên đến.

Nói lên, hắn coi như là bắt đến Kate - Jeffrey cùng Tom - West một điểm tiểu bí mật, này hai người tại kịch tổ kho hàng bên trong hẹn hò, còn làm bừa......

Nhưng này mấy tại Hollywood kịch tổ không đáng kể chút nào, dựa theo hắn lý giải, đây là một tương đối mở ra nghề, kịch tổ nội xem hợp mắt diễn viên hoặc là người khác, tại hoá trang kéo xe hoặc là mặt khác ẩn nấp trong góc hẻo lánh làm bừa, nhiều lắm cũng chính là thu nhận đồn đãi, sẽ không mang đến cái gì nghiêm trọng hậu quả.

Tom - West còn chưa tính, vừa nghĩ đến Kate - Jeffrey ngày đó mà nói, hắn liền tức, chẳng sợ từng tại trên công trường làm việc, đều chưa gặp được qua như vậy không phân rõ phải trái nữ nhân.

Hắn lúc ấy ẩn nhẫn, cũng không đại biểu chuyện này liền như vậy qua đi .

Matthew lại tưởng một hồi, có lẽ hắn có thể tại Kate - Jeffrey cùng Tom - West hai người quan hệ thượng tìm điểm biện pháp.

Buổi chiều huấn luyện rất nhanh bắt đầu, tam dặm Anh phụ trọng việt dã chạy tương đương mệt mỏi, ba mươi bảng Anh phụ trọng gia ở trên người, cùng không chạy hoàn toàn bất đồng, cho dù là Matthew loại này thể năng phi thường tốt nhân, chạy hoàn về sau đều thẳng thở dốc.

Không biết vì sao, Tom - West buổi chiều thái độ đặc biệt nghiêm khắc, bởi đại đa số nhân thành tích không lý tưởng, hắn yêu cầu mọi người tại nghỉ ngơi năm phút đồng hồ sau, gia làm ba mươi hít đất.

Theo sau vài ngày trung, huấn luyện lượng dần dần tăng lớn, Tom - West thậm chí khiến các diễn viên tại băng lãnh trên đất bùn luyện tập phủ phục đi tới, ngay cả ngày mưa cũng không đình chỉ huấn luyện, Matthew đều cảm giác có điểm cố hết sức, mặt khác diễn viên càng là kêu khổ thấu trời.

Từ nào đó phương diện nói lên, này Anh quốc huấn luyện viên là chăm chú phụ trách điển hình, nhưng diễn viên chung quy không phải quân nhân, trong đó không thiếu diễn viên xuất thân cũng không tệ lắm, liên tục vài ngày khắc nghiệt huấn luyện xuống dưới, rất nhiều người khó tránh khỏi đối Tom - West có câu oán hận.

“Hắn căn bản chính là ma quỷ huấn luyện viên !” Trong phòng thay quần áo, có người oán giận nói,“Chúng ta là diễn viên, không phải binh lính !”

Nhiều ngày như vậy ở chung xuống dưới, hai mươi lăm diễn viên cũng dần dần hỗn chín, lập tức có người phụ họa,“Phụ trọng chạy tam dặm Anh, lại khiến chúng ta gia làm ba mươi hít đất, hắn đây không phải cố ý sao?”

Michael - Cudlitz lúc này cũng gia nhập lên án công khai hàng ngũ,“Nay buổi chiều, ta thiếu chút nữa liền về không được.”

Lời này đầu tiên là gợi ra một mảnh cười vang, tiếp lại là một mảnh than thở.

“Ai......” Matthew cũng lắc đầu thở dài,“Nếu có thể đổi ôn nhu điểm huấn luyện viên liền hảo.”

“Ta xem ngươi rất nhẹ nhàng a.” Bên cạnh Michael - Fassbinder nói tiếp nói,“Chúng ta trung gian liền ngươi ứng phó huấn luyện nhẹ nhàng nhất .”

Matthew cởi thấm mồ hôi thuần miên sơ mi,“Ta tưởng càng thoải mái một ít !”

Mặt khác một vài người đều tại gật đầu, loại này huấn luyện cường độ đối với diễn viên đến nói xác thật có chút đại.

Phòng thay quần áo môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, một danh Anh quốc diễn viên đi đến,“Các ngươi đừng ảo tưởng , ta vừa nghe được một tin tức xấu.”

“Cái gì tin tức xấu?” Michael - Fassbinder lớn tiếng hỏi,“James - McAvoy, nhanh lên nói nói.”

Gọi là James - McAvoy Anh quốc diễn viên đi đến chính mình trước tủ quần áo ngồi xuống, lớn tiếng nói,“Của ta huấn luyện phục hỏng, vừa đi tìm trợ lý người sản xuất đổi lĩnh quần áo, đi ngang qua Gary - Goetzman văn phòng khi, nghe được Tom - West tên khốn kiếp này cùng Gary - Goetzman đề đề nghị ! chúng ta a...... Đều chết chắc !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 78: Thử Một Lần

[ cầu phiếu đề cử ! cầu cất chứa !]

“Cái gì đề nghị?” Matthew thứ nhất hỏi.

Hắn giữa trưa mới nghe được Tom - West cùng Kate - Jeffrey mà nói, theo bản năng liền tại tưởng này hai người có phải hay không chuẩn bị đối phó chính mình.

“Đúng vậy, James.” Một cái khác nam diễn viên lớn tiếng hỏi,“Rốt cuộc là cái gì đề nghị, có thể khiến ngươi cảm giác chết chắc.”

James - McAvoy đầy mặt tức giận, biểu tình phi thường khoa trương, nói,“Tom - West cho rằng chúng ta những người này qua rất thư thái.”

“Rất thoải mái?” Michael - Cudlitz ngắt lời hắn,“Ta buổi chiều xương cốt đều sắp rụng rời !”

“Đừng chen vào nói, khiến James nói xong.” Michael - Fassbinder nhắc nhở.

Michael - Cudlitz ngậm miệng, James - McAvoy tiếp tục nói,“Kia khốn kiếp nói huấn luyện không đạt được hiệu quả, tất yếu tăng lớn cường độ, khiến chúng ta từ trong khách sạn chuyển ra, đến sân bay trụ kia vài lão cũ quân doanh ký túc xá, mỗi bữa cơm chỉ cho chúng ta ăn đồ hộp thực phẩm, muốn tại nước bùn trung luyện tập phủ phục đi tới, thậm chí ngủ ở băng lãnh, bùn lầy dưới đất......”

Nghe được James - McAvoy mà nói, rất nhiều người sắc mặt đều thay đổi, đây chính là tháng mười một London, như vậy làm mà nói, thật sự chết định !

James - McAvoy lời còn chưa dứt,“Màn trời chiếu đất còn không tính, hắn còn muốn đem phụ trọng hành quân phụ trọng do ba mươi pound tăng lớn đến bốn mươi pound, cự ly từ tam dặm Anh gia tăng đến ngũ dặm Anh ! còn có, hắn nói vì chúng ta có thể từ quân nhân góc độ suy xét vấn đề, cuối cùng mười ngày muốn đem chúng ta kéo đến đang tại làm bạo tạc thí nghiệm yên hỏa tổ thực nghiệm trường phụ cận trụ túc, mỗi ngày chỉ có thể ngủ ba giờ......”

Lời này nói xong, phòng thay quần áo trung nháy mắt im lặng, liên Matthew đều cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo .

Hắn xuyên lên một kiện áo len, hỏi James - McAvoy,“Gary - Goetzman đồng ý sao?”

“Đây mới là không xong nhất địa phương.” James - McAvoy thập phần sa sút,“Gary - Goetzman cho rằng hắn nói rất có đạo lý, khiến hắn chế định một phần tân huấn luyện kế hoạch.”

“f@@#k !”

Một lớn giọng mắng một câu, tiếp càng nhiều người chửi ầm lên.

Matthew tựa vào trên tủ quần áo, bỗng nhiên cảm giác việc này khả năng cùng chính mình có liên quan.

Bất quá, ngẫm lại, Tom - West không có khả năng vì hắn một người, chế định như vậy một phần thao đản huấn luyện kế hoạch đi?

Nói không chính xác hắn thật là chăm chú phụ trách quân sự huấn luyện viên, chỉ là vì phim truyền hình tập quay chụp suy nghĩ đâu.

Nhưng tại Anh quốc tháng mười một thời tiết bên trong, ăn đồ hộp thực phẩm, nước bùn trung luyện tập phủ phục đi tới, thậm chí ngủ ở băng lãnh, bùn lầy dưới đất, ngẫm lại đều sẽ đánh rùng mình.

“Vô nhân tính a...... Vô nhân tính......” Matthew nhìn thấy quần tình xúc động, cố ý nói nhỏ,“Dứt khoát chính là vô nhân tính !”

Mấy ngày này hành quân, đội ngũ, phụ trọng, hít đất huấn luyện lượng càng lúc càng lớn, cố tình diễn viên tối cảm thấy hứng thú vũ khí cùng chiến thuật huấn luyện một hạng cũng không có triển khai, muốn nói hai mươi lăm cá nhân đối Tom - West không ý kiến, căn bản không có khả năng.

Thực ra, từ Michael - Fassbinder, James - McAvoy cùng Michael - Cudlitz đám người trên thái độ không khó nhìn ra, vô luận là đến từ Bắc Mĩ diễn viên, vẫn là Anh quốc bản địa diễn viên, tựa như kịch bản đệ nhất tập trung e liên binh lính không thích Sobel thượng úy như vậy, đều không thích Tom - West.

Này cơ hồ là mỗi quá mức nghiêm khắc quân sự huấn luyện viên tất nhiên thu nhận kết quả.

Phòng thay quần áo bên trong, lại là một mảnh ra sức mắng Tom - West thanh âm.

“Nhỏ giọng điểm ! nhỏ giọng điểm !” Matthew nâng tay làm ép xuống động tác,“Cách vách chính là Tom - West phòng thay quần áo, nghe được liền phiền toái .”

James - McAvoy khoát tay,“Yên tâm ! ta vào thời điểm, nhìn thấy hắn đi ra ngoài, cùng Kate - Jeffrey cái kia nữ kẻ điên cùng nhau, bọn họ hai phỏng chừng là thông đồng cùng một chỗ .”

Kia hai người tan tầm thời điểm thường xuyên cùng nhau rời đi sân bay, kịch tổ nội người đối với bọn họ quan hệ cũng biết rõ trong lòng.

Bất quá, trước mắt chỉ có Matthew phát hiện, này hai người tựa hồ có đặc thù đam mê, thường xuyên chạy đến trong kho hàng hẹn hò.

Một cái khác Anh quốc diễn viên tựa hồ đối với này hai người phi thường có thành kiến,“Chúc phúc này đôi cẩu nam nữ đi ra ngoài đâm xe !”

“Này chúc phúc ta thích.”

Phòng thay quần áo bên trong người đều biết Matthew cùng Kate - Jeffrey khởi qua xung đột, Matthew cũng không che giấu điểm ấy,“Tốt nhất kia chiếc Land Rover cũng báo hỏng .”

Hắn thay một bộ đứng đắn biểu tình,“Các huynh đệ, vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt đi.”

Michael - Fassbinder hỏi,“Cái gì chuẩn bị tâm lý?”

“Chịu khổ a.” Matthew nhún vai, lại xòe tay,“Tom - West là của chúng ta huấn luyện viên, chúng ta có thể thế nào? Khẽ cắn môi kiên trì một chút, rất nhanh liền qua đi .”

James - McAvoy nghe được thẳng lắc đầu,“Không phải mỗi người đều giống ngươi thể trạng tốt như vậy.”

Matthew cũng lắc đầu,“Kia có thể làm thế nào, hắn là huấn luyện viên.”

Michael - Fassbinder bỗng nhiên nói,“Nếu hắn từ chức mặc kệ liền hảo.”

Có người phụ họa,“Kịch tổ đổi hắn cũng tốt, ta không tưởng lăn nước bùn, đặc biệt là hiện tại này thời tiết.”

“Ta nhắc nhở các ngươi một câu a.” Matthew tựa hồ rất vì bọn họ suy nghĩ,“Tom - West là kịch tổ đặc sính quân sự huấn luyện viên.”

“Thiết.” Michael - Cudlitz khinh thường nói,“Giống hắn loại này nhân, trong quân đội một trảo một bó to.”

“Ân !” Michael - Fassbinder triển khai liên tưởng,“Mỗi năm xuất ngũ quan quân nhiều như vậy, Tom - West cũng không có hiển hách Hollywood trải qua, có thể làm thượng này huấn luyện viên, ta cảm giác khẳng định có Kate - Jeffrey quan hệ.”

Hắn tuổi trẻ khí thịnh,“Nếu là Tom - West chân chế định James theo như lời huấn luyện kế hoạch, chúng ta tất yếu nghĩ chút biện pháp.”

James - McAvoy cũng tán đồng hắn mà nói,“Thật khiến ta mỗi ngày ăn đồ hộp ngủ nê , ta thứ nhất giết hắn !”

“Các ngươi bình tĩnh một chút ! tân kế hoạch không phải còn không có đi ra sao?” Matthew lại đứng dậy,“Liền tính đi ra , chúng ta nhẫn thượng vài tuần cũng liền qua đi .”

Không ít người quẳng đến khinh thường ánh mắt, tại bọn họ trong ấn tượng, Matthew tựa hồ là tương đối có thể nhẫn nhân, lúc trước cái kia điên nữ nhân tại lối vào như vậy kiêu ngạo đều có thể nhịn xuống đến, huấn luyện điểm ấy khổ với hắn mà nói cũng coi như không được cái gì.

James - McAvoy lại một lần đối Matthew lắc đầu,“Ngươi a, rất có thể nhẫn .”

Michael - Fassbinder đứng lên, vỗ vỗ Matthew bả vai,“Loại này thời tiết, lộng không tốt liền sẽ bị bệnh, kịch tổ cũng nhanh quay chụp , vạn nhất được viêm phổi linh tinh bệnh, kịch tổ sẽ chuyên môn chờ chúng ta sao?”

Matthew không nói gì, phát hiện chính mình căn bản không cần làm quá nhiều, vài tuổi trẻ khí thịnh gia hỏa, căn bản là không thích Tom - West người như thế.

Nghĩ đến cũng là, những người này đều là diễn viên, đều làm ngôi sao mộng, căn bản không có quân nhân tư tưởng, đại bộ phận còn chưa thụ qua loại này thân thể mệt nhọc phương diện khổ, để người trở thành quân nhân đến thao luyện, cảm xúc tăng vọt mới kỳ quái.

Trên thế giới này thụ ngược cuồng là số ít trong số ít.

Oán giận một trận Tom - West, các diễn viên lục tục rời đi phòng thay quần áo, Matthew cùng Michael - Cudlitz cùng Eion Bailey như cũ đi bộ về khách sạn, đi đến sân bay lâm thời xuất khẩu khi, Matthew cố ý sờ sờ túi áo.

“Gặp quỷ !” Hắn nhíu mày,“Ta di động đặt ở tủ quần áo bên trong quên cầm, ta trở về lấy di động.”

Michael - Cudlitz dừng lại cước bộ,“Chúng ta chờ ngươi?”

Matthew khoát tay,“Các ngươi đi về trước đi, tại khách sạn phòng ăn (nhà hàng) chờ ta đi.”

Nói xong, hắn trở lại phòng thay quần áo, từ trong tủ quần áo mặt lấy cố ý lưu lại di động, đi ra sau, đi đến cách vách Tom - West phòng thay quần áo cửa, móc ra phía trước liền chuẩn bị tốt cao su bao tay đội, cẩn thận quan sát một phen, gặp không có dị thường, mở cửa đi vào.

Bởi đều là nam tính phòng thay quần áo, cùng diễn viên dùng như vậy, Tom - West phòng thay quần áo cũng không có khóa.

Matthew mở ra mấy cái ngăn tủ nhìn nhìn, không có lộn xộn thứ bên trong, cuối cùng mở ra một tủ quần áo thời điểm, phát hiện bên trong có một hộp lớn áo mưa, xem xem trên hộp ngày sản xuất, khẳng định là gần nhất mua .

Này phòng thay quần áo gần nhất chỉ có Tom - West một người sử dụng, Matthew phỏng đoán áo mưa 100% là hắn .

Hắn xem hảo chiếc hộp sở phóng vị trí cùng hướng, cầm ra kia hộp áo mưa, mở ra nhìn nhìn, bên trong thiếu ba, cùng quan sát đến Tom - West cùng Kate - Jeffrey đi kho hàng số lần hoàn toàn giống nhau.

Nhìn này hạp áo mưa, Matthew bỗng nhiên nghĩ đến từng tại smartphone thượng xem qua tin tức, cảm giác có thể thử một lần.

Thành công , đương sự khẳng định phi thường toan thích; Thất bại , hắn cũng sẽ không có tổn thất.

Hạ quyết tâm, hắn đem này hạp áo mưa nguyên vẹn đặt về trong ngăn tủ, lại tại phòng thay quần áo địa phương khác đại khái nhìn nhìn, không phát hiện mặt khác có lợi dụng giá trị gì đó, cẩn thận dè chừng ra phòng thay quần áo, xác định sẽ không lưu lại dấu vết, tháo xuống cao su bao tay nhét vào đại trong túi áo, cầm di động ly khai phòng thay quần áo ở khu ký túc xá.

Trở lại khách sạn dùng qua bữa tối, Matthew riêng kêu một chiếc taxi, tiến London nội thành chuyển chuyển, từ một nhà đại hình siêu thị mua mấy hộp cùng Tom - West hoàn toàn giống nhau áo mưa, còn riêng chọn ngày sản xuất hoàn toàn giống nhau , trở về cẩn thận nghiên cứu một phen, xác định tại phòng thay quần áo ý tưởng có nhất định tính khả thi.

Theo sau trong vài ngày, hắn trừ bảo chất bảo lượng hoàn thành huấn luyện ngoại, tiếp tục quan sát Kate - Jeffrey cùng Tom - West, phát hiện hai người kia mỗi cách hai ngày, liền sẽ lợi dụng giữa trưa thời gian đi một lần kho hàng, phi thường có quy luật.

Một phương diện khác, James - McAvoy theo như lời nói biến thành hiện thực, bao gồm Matthew ở bên trong, tham dự tập huấn hơn hai mươi danh diễn viên, tại kịch tổ cùng Gary - Goetzman yêu cầu dưới, tất cả đều chuyển vào huấn luyện căn cứ lão cũ trong quân doanh, may mắn là tạm thời không cần ngả ra đất nghỉ, mỗi hai diễn viên trụ một gian ký túc xá.

Bởi Eion Bailey trước tiên cùng Michael - Cudlitz chào hỏi, Matthew đành phải lựa chọn cùng Michael - Fassbinder trụ một gian ký túc xá.

Này mấy lão cũ quân doanh trụ túc điều kiện xa xa so ra kém khách sạn, thêm Anh quốc không xong thời tiết, ẩm ướt mà lại âm lãnh, Tom - West huấn luyện lượng còn tại tăng lớn, kịch tổ nhân viên dùng cơm cũng dần dần biến thành quân đội đồ hộp, này ngoạn ý thoạt nhìn không sai, ăn lên đến rất không được tốt lắm.

Hoàn toàn mới huấn luyện kế hoạch cũng tại tiến hành, dùng Tom - West lời đến nói, vì xây dựng chân thật quay chụp hiệu quả, cần các diễn viên 100% trả giá, cho nên kịch tổ còn thích hợp cải tạo sân huấn luyện , liền tại các diễn viên đội ngũ hợp tác sân huấn luyện bên cạnh, tân đào ra mấy cái hố bùn bên trong, bắt đầu có thủy rót vào.

Cứ việc này bộ phận huấn luyện còn chưa tiến hành, kịch tổ chuyên môn điều động một chữa bệnh bảo đảm tiểu tổ thời khắc đợi mệnh, các diễn viên như cũ oán khí xung thiên, đối Tom - West này người khởi xướng, càng là càng ngày càng bất mãn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 79: Tinh Dầu

“Nhanh lên ! nhanh hơn tốc độ !”

Tom - West đứng ở sân huấn luyện vừa kiến hảo vũng bùn biên, đối với vũng bùn trung phủ phục đi tới phần đông binh lính rống lớn nói,“Lại nhanh một chút ! nhớ kỹ, các ngươi hiện tại là binh lính !”

Lưng một phen Chicago máy chữ, Matthew không để ý bắn tóe lên nước bùn, hai tay hai chân không ngừng dùng lực, rất nhanh vượt qua người khác một mảng lớn, khả năng là Tiên Thiên thân thể điều kiện liền hảo, lại thêm hậu thiên rèn luyện, tiến vào huấn luyện trung đoạn sau, hắn vô luận thể năng vẫn là lực lượng, đều biểu hiện ra cự đại ưu thế.

Bò ra vũng bùn, Matthew đứng lên, lập tức có chữa bệnh tổ nhân đưa lên nước ấm cùng thảm lông, hắn tiếp nhận nước ấm uống trước một ngụm, lại dùng thảm lông lau trên mặt nước bùn, phi ở trên người.

Kịch tổ chỉ là muốn cho bọn họ nhận cùng chiến trường cùng loại huấn luyện, để tại quay chụp có tác dụng trong thời gian hạn định quả càng giỏi, cũng không phải thật muốn tra tấn bọn họ, tất cả hậu bị bảo đảm thi thố làm được tương đương đúng chỗ.

“f@#k !”

Một câu mắng chửi tiếng vang lên, Michael - Fassbinder cũng bò ra vũng bùn, Matthew vươn tay, đem hắn kéo lên, Michael - Fassbinder nhìn cách đó không xa Tom - West, lại một lần mắng chửi,“Không ** khốn kiếp !”

Tom - West vừa lúc nhìn qua, Matthew kéo Michael - Fassbinder một chút, thấp giọng nói,“Không tất yếu cùng hắn đối nghịch, đối với chúng ta không ưu việt.”

Hắn chính là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới Michael - Fassbinder hiểu sai , gật đầu cắn răng nói,“Đối ! không thể minh làm !”

Matthew không lại nói cái gì, hồi ức dưới kịch bản, quay chụp trung cũng có cùng loại tình tiết, làm huấn luyện tinh xảo lính dù bộ đội, tất nhiên muốn chiến thuật động tác thuần thục, bất quá như vậy huấn luyện đặt ở mùa hè còn chưa tính, mùa này thật sự là dày vò.

Một trận gió lạnh thổi qua, Matthew không khỏi rùng mình.

Điểm ấy thù lao cũng không dễ kiếm.

Rất nhanh, tất cả mọi người bò ra vũng bùn, Tom - West đi tới, Matthew cho rằng hắn muốn tuyên bố huấn luyện kết thúc, vừa thở ra nhẹ nhõm một hơi, gã này liền rống lớn nói,“Các ngươi là một đoàn đội ! là tinh anh lính dù bộ đội, không phải quân lính tản mạn ! các ngươi đội ngũ đâu? Các ngươi hợp tác đâu? Ta không có nhìn thấy !”

Hắn thò ngón tay chỉ vũng bùn,“Hiện tại, các ngươi cho ta bò lại đi !”

Huấn luyện kết thúc thời điểm, trời đã tối, các diễn viên kéo uể oải thân thể xung qua nước nóng tắm, không ít người ngay cả cơm chiều đều không có ăn, trở lại ký túc xá ngả đầu liền ngủ.

Thẳng thắn giảng, quân dụng đồ hộp chế tác cơm tối, cũng không mấy người muốn ăn.

May mà Tom - West cứng nhắc quân đội huấn luyện, kịch tổ lại không có quên bọn họ không phải quân nhân chân chính, hai ngày sau là cuối tuần, riêng hai ngày nghỉ.

Vì chiếu cố uể oải bạn cùng phòng, Michael - Fassbinder ngủ sau, Matthew không lại kiên trì đọc sách đọc báo, tắt đèn đi trực tiếp ngủ, đại khái gần nhất xác thật mệt, tỉnh lại thời điểm, Thái Dương đã lên cao.

Hắn móc ra gối đầu phía dưới di động xem thời gian, phát hiện có ba chưa tiếp điện thoại, lại là Britney đánh qua đến.

Matthew nhanh chóng bát trở về, tiếng chuông vang một hồi, thủy chung không người tiếp nghe, bỗng nhiên tỉnh ngộ đến Mĩ quốc bên kia chính là đêm khuya, nhanh chóng cúp điện thoại.

Britney bận rộn một ngày, e hiện tại ngủ say sưa.

“Ngươi tỉnh?” Michael - Fassbinder đẩy cửa đi vào đến,“Ta xem ngươi ngủ ngon, liền không kêu ngươi.” Hắn đem mấy cái đóng gói hộp cơm đặt ở trên bàn,“Ta giúp ngươi mang bữa sáng .”

“Cám ơn.” Matthew lên lười biếng duỗi eo.

Michael - Fassbinder nhìn hắn nói,“Ta còn nghĩ đến ngươi là người sắt đâu.”

Matthew nở nụ cười,“Người sắt cũng cần nghỉ ngơi a.”

Hắn đi buồng vệ sinh rửa mặt, đi ra sau cũng không cùng Michael - Fassbinder khách khí, mở ra hộp cơm ăn bữa sáng, hỏi,“Hôm nay nghỉ ngơi, có kế hoạch sao?”

Michael - Fassbinder nghĩ nghĩ, nói,“Ta cùng James ước hảo cùng đi gặp Damian - Lewis, ngươi muốn cùng nhau sao?”

“Ta không biết hắn.” Matthew lắc lắc đầu,“Đi gặp hắn làm cái gì?”

“Đi hỏi hỏi bọn hắn huấn luyện tình huống.” Michael - Fassbinder nói thẳng,“Xem có phải hay không theo chúng ta như vậy thê thảm.”

Bao gồm Damian - Lewis ở bên trong mặt khác mấy cái chủ yếu diễn viên, cũng không cùng bọn họ cùng nhau huấn luyện.

Matthew rất rõ ràng, cơ hồ từng cái đại hình kịch tổ đều sẽ phân ba bảy loại, Damian - Lewis đám người so với bọn họ này mấy nhân vật diễn viên trọng yếu nhiều.

“Các ngươi sẽ không thật muốn làm cái gì đi?” Matthew nuốt xuống trong miệng đồ ăn.

“Ta chuyên môn tìm người hỏi qua, chúng ta sở dĩ có hiện tại đãi ngộ, đều là Tom - West kiên trì.” Michael - Fassbinder vẫn là hai mươi tuổi xuất đầu trẻ tuổi nhân,“Giống ngày hôm qua cái loại này tình huống, lại đến vài lần ta nhất định muốn điên rồi không thể !”

Matthew suy nghĩ một hồi, hỏi,“Các ngươi nghĩ đến biện pháp ?”

Michael - Fassbinder lắc đầu,“Không có.”

Uống mất một hộp sữa bò, Matthew rút ra khăn giấy xoa xoa miệng, đem rác rưởi thu thập, nói,“Tuy rằng ta còn có thể nhẫn đi xuống, nhưng cũng nghĩ tới được thoải mái một điểm, cho ngươi cung cấp điểm hữu dụng manh mối.”

“Cái gì manh mối?” Michael - Fassbinder hỏi.

“Ngươi hẳn là biết.” Matthew không tưởng gợi ra chú ý,“Mỗi ngày giữa trưa cơm nước xong ta đều sẽ đi ra ngoài cấp bạn gái gọi điện thoại.”

Michael - Fassbinder gật gật đầu, việc này rất nhiều người đều rõ ràng.

Matthew không lại đi vòng vèo, nói,“Ta gọi điện thoại thời điểm, từng nhìn đến vài lần, Tom - West cùng Kate - Jeffrey cùng đi kho hàng.”

“Úc?” Michael - Fassbinder nhướn mày,“Hai người kia......”

“Ta chuẩn bị đi nội thành chuyển chuyển.” Matthew thay quần áo, trên lưng đeo túi,“Ta còn không tiến qua London nội thành đâu.”

Michael - Fassbinder tựa hồ đang suy xét sự tình, tùy ý vẫy tay xuống,“Ngươi đi đi, lạc đường có thể cho ta cùng James gọi điện thoại.”

Ra Hartsfield sân bay, Matthew kêu một chiếc taxi, chuẩn bị đi London Chinatown.

Bất quá, hắn không nhượng ra thuê xe tài xế trực tiếp đi qua, mà là giống phổ thông du khách như vậy, đi trước nổi tiếng Westminster đại giáo đường, tại đại giáo đường bên trong chuyển chuyển, lại đi phụ cận lưu lượng khách cự đại siêu thị đi dạo một hồi, không có tìm đến tưởng mua gì đó.

Tại dòng người đặc biệt nhiều địa phương tha vài vòng, Matthew lúc này mới đi bộ đi đến Chinatown.

Tuy rằng không quá lý giải Anh quốc tình huống, nhưng hắn muốn gì đó, phỏng chừng niên đại này London thương trường hoặc là cửa hàng bên trong rất khó mua được, Chinatown là có hi vọng nhất địa phương.

London Chinatown ở Westminster Soho khu, trải rộng trung thức phòng ăn (nhà hàng), cửa hàng cùng tiệm lưu niệm.

Matthew tới sau, đơn giản nhìn nhìn, trực quan ấn tượng nơi này không phải Hoa nhân tụ cư khu, ngược lại cực kỳ giống một điều du lịch phố.

Xuyên qua cao cao ngất lập trung thức đền thờ, tiến vào Chinatown, lối vào vị trí là mấy cái vắt ngang cự đại bảng hiệu phòng ăn (nhà hàng), Matthew lại đây không phải ăn cơm , tiếp tục hướng bên trong đi, rất nhanh thấy được một nhà vắt ngang chữ phồn thể bảng hiệu tiểu siêu thị, đi vào.

Siêu thị diện tích không lớn, hắn qua lại chuyển hai vòng, không có phát hiện muốn gì đó, đành phải tìm đến một danh khuyến mãi viên, hỏi thăm tình huống.

Này danh khuyến mãi viên mũi cao mắt sâu, rõ ràng là người Anh, nghe Matthew nói xong thẳng lắc đầu,“Xin lỗi, tiên sinh, ta không rõ ngươi nói là cái gì.”

Matthew cũng thật bất đắc dĩ, đành phải hỏi,“Các ngươi nơi này có Hoa nhân nhân viên cửa hàng sao?”

“Có !” Cái kia Anh quốc nhân viên cửa hàng nói,“Ngươi chờ, ta đi gọi người.”

Rất nhanh, một tóc đen da vàng trẻ tuổi nữ hài đi tới, Matthew vội vàng thay trung văn, nói,“Ngươi hảo.”

Cái kia tuổi trẻ nữ hài cũng nói một câu, Matthew lại không có nghe hiểu, không khỏi vò đầu, lập tức minh bạch lại đây, nữ hài nói không phải tiếng Anh, cũng không phải tiếng phổ thông, tựa hồ là tiếng Quảng Đông hoặc là tiếng Mân Nam.

“Ngươi sẽ nói tiếng Anh sao?” Matthew đối kia hai loại địa phương phương ngôn không biết gì cả, nữ hài cười cười, đổi rất tiêu chuẩn anh thức tiếng Anh,“Ngươi hảo, tiên sinh, có cái gì có thể bang trợ ngươi sao?”

“Ta cần một loại sản tự Trung Quốc thương phẩm !” Matthew lấy tay khoa tay múa chân một chai hình dạng,“Là một loại màu xanh tiểu bình, gọi......”

Hắn suy nghĩ một chút, dùng tiếng Anh phát âm nói,“Phong...... Du...... Tinh......”

Nữ hài có chút sững sờ, tựa hồ không nghe rõ Matthew mà nói,“Xin lỗi, tiên sinh. Ngươi muốn cái gì?”

Matthew có chút vò đầu, biên khoa tay múa chân thủ thế, vừa nói,“Phong...... Du...... Tinh......, một loại mát lạnh, giảm đau, chữa ngứa, chuyên môn đối phó muỗi đốt Trung Quốc dược thủy.”

“A, ta hiểu được.” Nữ hài hiểu rõ Matthew muốn là cái gì, nói,“Ngươi chờ, trong kho hẳn là có.”

Matthew còn nói thêm,“Tốt nhất là độ dày gấp bội cái loại này sao?”

“Ngươi vận khí thật tốt.” Nữ hài nở nụ cười,“Chúng ta mùa hè riêng từ Trung Quốc vào một đám độ dày gấp ba bộ phổ thông sản phẩm tinh dầu, chuẩn bị bán cho khu rừng kiểm lâm , còn dư một ít.”

Nàng mang theo Matthew đi đến thu ngân đài bên kia,“Như vậy mùa hạ mới có khách hàng mua loại này thương phẩm, mùa đông rất ít có người mua, chúng ta mùa đông đều sẽ tạm thời dỡ khỏi giá.” Nàng lại hỏi,“Ngươi muốn mấy bình?”

Matthew nghĩ nghĩ, chính mình còn muốn làm thí nghiệm, một bình khẳng định không đủ, nói,“Độ dày gấp bội , cho ta đến mười bình đi.”

Nữ hài có chút ngạc nhiên Matthew vì cái gì muốn nhiều như vậy, bất quá không có hỏi nhiều, đi kho tìm đến mười tiểu hạp tinh dầu, đóng gói cùng một chỗ giao cho Matthew.

“Cám ơn.”

Matthew thanh toán, rời đi siêu thị, trước tìm địa phương ăn cơm trưa, đi ra Chinatown, lại tại một nhà tiểu phòng khám mua mấy cái đặc tiểu hào y dụng ống chích cùng phong bế miệng vết thương dùng tốc làm keo, tìm ít người tiểu công viên, mở ra ba lô lấy ra mấy ngày trước mua áo mưa, làm lên thực nghiệm.

Lặp lại thí nghiệm vài lần, dùng đi mấy bình tinh dầu cùng một nửa ống chích, tiêu hao mất đại bộ phận áo mưa sau, Matthew cảm giác ý nghĩ của mình có nhất định tính khả thi, dù sao thất bại mà nói cũng không có cái gì tổn thất, quyết định muốn thử một lần.

Vạn nhất có thể làm được nói, Kate - Jeffrey khẳng định sẽ bay lên trời......

Tuy rằng như vậy khả năng thương đến Tom - West này vô tội, nhưng hắn không có một chút do dự.

Thẳng thắn giảng, cứ việc hắn có thể chịu được Tom - West khắc nghiệt huấn luyện, lại cùng Michael - Fassbinder đám người như vậy, đối ma quỷ huấn luyện viên linh tinh tồn tại, không có một điểm hảo cảm.

Sắc trời hoàn toàn tối hẳn đến thời điểm, Matthew lưng ba lô, về tới Hartsfield sân bay ký túc xá, đẩy ra cửa phòng sau, phát hiện Michael - Fassbinder, James - McAvoy cùng Michael - Cudlitz ghé vào cùng nhau nói nhỏ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 80: Hành Động Bắt Đầu

[ cầu phiếu đề cử !]

“Ngươi trở về vừa lúc, Matthew.” Michael - Cudlitz thò tay tiếp đón Matthew, đồng thời nói,“James căn cứ ngươi cung cấp manh mối chuyên môn làm điều tra, Tom - West cùng Kate - Jeffrey khẳng định tại kia gian trong kho hàng hẹn hò, hơn nữa không chỉ một lần !”

Matthew thu hảo ba lô, hỏi,“Các ngươi muốn làm gì?”

“Xử lý Tom - West !” Michael - Fassbinder trực tiếp đối Matthew nói,“Khiến kịch tổ đổi mới một Tân giáo quan.”

James - McAvoy bổ sung,“Chúng ta hôm nay gặp qua Damian - Lewis, bọn họ huấn luyện càng chú trọng chiến thuật cùng vũ khí sử dụng, cùng loại quân sự huấn luyện cũng có, nhưng bọn họ huấn luyện viên là nhiều năm làm ảnh thị nghề xuất ngũ quan quân, không phải Tom - West như vậy tân đinh, tên kia huấn luyện viên nói hoàn toàn không tất yếu tiến hành như thế khắc nghiệt huấn luyện, chỉ cần lý giải là có thể, rất nhiều thứ đều có thể tại thực tế quay chụp trung tiến hành điều chỉnh.”

“Chúng ta có thể hướng Gary - Goetzman đề ý kiến a.” Matthew kéo ra một cái ghế ngồi xuống,“Không tất yếu......”

Michael - Fassbinder trực tiếp lắc đầu,“Kịch tổ cùng Tom - West ký kết hợp đồng trung tồn tại vi ước kim điều khoản, nếu Tom - West không có vi ước hành vi, kịch tổ tùy tiện đuổi việc hắn mà nói, muốn thanh toán một bút to tiền bồi thường vi phạm hợp đồng.”

Matthew nhíu mày hỏi,“Các ngươi muốn làm cái gì?”

“Khiến hắn chủ động từ chức !” James - McAvoy khụt khịt mũi, Matthew lúc này mới phát hiện hắn mũi đỏ bừng, hỏi,“Ngươi cảm mạo?”

James - McAvoy gật gật đầu,“Ân. Cho nên, cho dù là vì chúng ta thân thể suy xét, cũng muốn khiến Tom - West cút đi.”

Michael - Fassbinder cùng hắn kẻ xướng người họa,“Này bộ kịch tập khả năng khiến chúng ta trở thành bị người chú ý ngôi sao, các ngươi tưởng bởi vì bị bệnh bị người khác thay thế được sao?”

“Không !” Michael - Cudlitz thẳng lắc đầu,“Tuyệt không !”

Matthew nhún vai, cố ý nhắc nhở,“Chỉ có bốn người là không đủ .”

“Ai nói chỉ có bốn?” James - McAvoy tự tin tràn đầy,“Ta lại đây phía trước đã đi qua người khác ký túc xá , bọn họ đều tán thành khiến Tom - West cút đi, tại đây mặt trên, vô điều kiện duy trì chúng ta !”

Hắn nhìn về phía Matthew,“Chúng ta nhưng là đem Kate - Jeffrey kế hoạch ở bên trong ! Matthew, ngươi không muốn khiến nàng hảo xem sao? Ngươi sẽ không tiếp tục nhịn đi?”

“Ta cũng không phải Ninja rùa !” Matthew thổ tào.

“Kia hảo......” James - McAvoy niết niết đỏ lên mũi, phảng phất đang làm một hồi quân sự chính biến như vậy,“Đêm nay ta đem mọi người tập trung lên đến, ta cùng Fassbinder có bước đầu ý tưởng, mọi người cùng nhau thương nghị một chút.”

Theo sau, James - McAvoy cùng Michael - Cudlitz trước sau ly khai.

Mãi cho đến bọn họ đi, Matthew cũng không đề cập qua chính mình kế hoạch, hiện tại Michael - Fassbinder cùng James - McAvoy là chủ mưu, hắn chỉ là theo mọi người, vạn nhất ra cái gì trạng huống, cũng có dịu đi đường sống.

Về phần làm thực nghiệm, đẳng biết được James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder kế hoạch sau, xem có thể hay không bí mật mang theo âm thầm hành động.

Cứ như vậy, còn có yểm hộ.

Đêm đó, đối ma quỷ huấn luyện viên căm thù đến tận xương tuỷ hơn hai mươi danh diễn viên tụ cùng một chỗ, đạt thành một công thủ đồng minh, cũng dùng trầm mặc tỏ vẻ đối James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder kế hoạch tán đồng.

Thực ra Matthew phỏng đoán, không ít người ý tưởng hẳn là cùng hắn cùng loại, dù sao sự tình do James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder xuất đầu, thật xảy ra chuyện mà nói, kịch tổ cũng sẽ trước tìm này hai nhân tính sổ, tổng không có khả năng vì một giáo quan, đem hơn hai mươi danh diễn viên toàn bộ sa thải.

Bất quá, lấy Matthew ý tưởng, James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder dám làm như thế, khẳng định có sở dựa vào, hơn nữa bọn họ kế hoạch cũng xác thật có thành công khả năng.

Huấn luyện lại bắt đầu, Tom - West như cũ đem các diễn viên trở thành tân binh tại huấn luyện, một chút không để ý câu oán hận phân phân, Matthew quan sát hắn thời gian rất lâu, cũng dần dần đối với hắn có chút phỏng đoán.

Tom - West sở dĩ làm như vậy, hẳn là có vài phương diện nguyên nhân, đầu tiên là cá nhân tính cách vấn đề; Hai là vừa từ quân đội xuất ngũ, quán tính cho phép; Ba là muốn chăm chú phụ trách hoàn thành công tác.

Còn có một loại khả năng, đó chính là tại bắt không được hắn thóp dưới tình huống, cố ý làm, người khác là thụ liên lụy......

Nhưng Matthew cảm giác loại này khả năng tính tương đối thấp.

Các diễn viên lại chịu đựng ba ngày, bất quá này ba ngày không có nhàn rỗi, James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder dựa theo Matthew cung cấp manh mối, xác nhận không ít sự tình, trong đó mấu chốt nhất chính là Tom - West cùng Kate - Jeffrey đối kho hàng, đặc biệt là gửi vũ khí đạo cụ kho hàng tình hữu độc chung, cách vài ngày liền sẽ lợi dụng giữa trưa nghỉ ngơi thời gian đi vào trong đó gặp gỡ.

Mà Matthew tiến thêm một bước xác nhận, này hai người gặp gỡ phi thường có quy luật tính, đều là cách hai ngày một lần.

Mặt khác, hắn lại mấy lần tiến vào Tom - West phòng thay quần áo, phát hiện kia hộp áo mưa còn đang ở đó, hơn nữa số lượng lại giảm bớt .

Xác nhận James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder có khả năng hành động đầu một ngày, Matthew rời đi phòng thay quần áo ở khu ký túc xá sau, lại một lần phản hồi, đội cao su bao tay mò đến Tom - West trong phòng thay quần áo, mở ra lưng ba lô, cầm ra chuẩn bị tốt tất cả trang bị, lấy qua kia hộp áo mưa, dựa theo phía trước thực nghiệm như vậy, dùng đặc tiểu hào y dụng ống chích đem tinh dầu rót vào áo mưa đóng gói túi ngay mặt, lại dùng đồng sắc hệ keo khô nhanh phong kín không thể tra lỗ kim.

Hắn cẩn thận quan sát một phen, bất chính đối nguồn sáng nhìn kỹ mà nói, cơ bản nhìn không ra đóng gói túi thượng khác thường.

Matthew lo lắng nhất là mùi, chung quy tinh dầu mùi tương đối lớn, hắn tuy rằng xen vào đi một ít chất lỏng tinh dầu, nhưng cũng không thể hoàn toàn che đậy.

May mà còn có James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder kế hoạch, liền tính thất bại , kia hai người cũng sẽ không dễ chịu.

Theo sau, hắn đem mỗi một áo mưa đóng gói túi ngay mặt đều rót vào tinh dầu, lại dùng keo khô nhanh phong bế lỗ kim, làm xong này hết thảy, lại đem bọn nó về phóng tới nguyên lai vị trí.

Matthew cuối cùng kiểm tra một lần, xác nhận không lưu lại bất cứ dấu vết, ly khai phòng thay quần áo.

Trở lại vào ở quân doanh ký túc xá, đi tìm James - McAvoy thương nghị Michael - Fassbinder còn không có trở về, hắn nhìn nhìn thời gian, bát thông Britney điện thoại.

“Hải, Matthew.”

Nghe được Britney thanh âm, Matthew nguyên bản bởi vì trả thù mà xao động tâm im lặng một ít, nói,“Tập luyện xong?”

“Không có a......” Britney tựa hồ rất phát sầu,“Chế tác nhân đối với ta một bài ca biểu diễn hiệu quả rất không hài lòng, yêu cầu ta gấp rút luyện tập, gần nhất rất bận , chúng ta hai bên lại có sai giờ, thông điện thoại đều không phương tiện.”

Matthew đành phải an ủi nói,“Đợi quay xong này bộ phim, ngươi hoàn thành lưu động liveshow, chúng ta liền có thời gian .”

“Ân !” Britney cảm xúc thoáng hảo chuyển,“Đến lúc đó chúng ta cùng ra đi nghỉ phép !”

Tiếp, nàng lại bắt đầu than thở,“Đây là của ta lần đầu tiên liveshow, lại không thể giả xướng, đĩa nhạc công ty yêu cầu rất nghiêm khắc, ta kém cỏi nhất cũng muốn cùng hiện trường nguyên thanh cùng nhau xướng.”

“Ta tin tưởng ngươi, Bố Bố.” Matthew cho nàng khuyến khích,“Ngươi nhất định sẽ làm đến tốt nhất !”

Hắn nghe qua Britney ca hát, thẳng thắn nói, nguyên xướng cùng phòng thu thu âm đĩa nhạc chênh lệch có điểm đại.

Bất quá, dựa theo Britney thuyết pháp, này cơ bản là Pop ca sĩ vẻ bình thường, không mấy cái diễn viên hiện trường chân xướng còn có thể giống đĩa nhạc như vậy.

Thu âm có các loại thiết bị hiệp trợ, từng cái ca sĩ đều là ngón giọng bạo bằng đạt nhân.

Về phần liveshow giả xướng, tại cạnh tranh dị thường kịch liệt giới ca hát, một khi sáng tỏ, phản đối ảnh hưởng quá lớn.

Hai người hàn huyên không vài phút, Britney bên kia lại muốn bắt đầu công tác, Matthew chủ động cúp điện thoại.

Thu hồi di động, hắn ngồi ở phía trước cửa sổ, xem lên hôm nay báo chí, chẳng sợ hiện tại huấn luyện dị thường vất vả, chỉ cần điều kiện cho phép, hắn như cũ vẫn duy trì đọc thói quen.

Nếu một diễn viên liên có điểm chiều sâu kịch bản đều đọc không hiểu, kia liền rất bi ai .

Đọc xong một phần [ Thames báo ], ký túc xá môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, Michael - Fassbinder đi đến, hắn trực tiếp đi đến Matthew bên này, tha qua một khác chiếc ghế dựa, ngồi ở Matthew bên cạnh.

“Ngày mai chúng ta kế hoạch khả năng liền muốn bắt đầu.” Michael - Fassbinder hạ giọng nói,“Dựa theo qua lại thói quen, Tom - West cùng Kate - Jeffrey ngày mai giữa trưa rất có khả năng đi kho hàng gặp gỡ.”

Hắn thanh âm ép tới càng thấp,“Ta liên hệ hảo mang bọn ngươi tới được trợ lý người sản xuất, hắn từ tiến tổ liền thụ Kate - Jeffrey ức hiếp, sẽ phối hợp chúng ta......”

Matthew gật gật đầu, lại lời gì cũng không có nói, tựa như một tiểu lâu la như vậy, nghe theo Michael - Fassbinder này đại boss phân phó.

Đêm dần khuya , từng gian ký túc xá lục tục tắt đèn, chỉnh đống lâu đều dị thường im lặng, hết thảy cùng qua lại không có bất cứ bất đồng.

Ngày hôm sau, khắc nghiệt huấn luyện còn đang tiếp tục, các diễn viên luyện tập biến thành đơn binh đường cong chạy động, trên sân huấn luyện đào hảo mấy cái giao thoa tán binh khanh, dựa theo Tom - West yêu cầu, từng diễn viên đều tất yếu thuần thục tại tán binh khanh gian chuyển dời, hơn nữa nghiêm cấm lấy đường thẳng phương thức chạy động.

Các diễn viên biểu hiện cùng qua lại không có bất cứ bất đồng, có thể tuyển vào này kịch tổ đảm nhiệm trọng yếu nhân vật diễn viên nhân, cơ bản nhất kỹ xảo biểu diễn khẳng định quá quan.

Một buổi sáng huấn luyện kết thúc, Tom - West cùng thường lui tới như vậy, tự mình rời đi, các diễn viên lại bất đồng, rất nhiều người lính dù phục đều đột nhiên xuất hiện mài mòn hoặc là xé ra vết nứt.

Mọi người đi trước phòng ăn (nhà hàng) ăn cơm xong, được đến giám thị nhân thông tri, tại Michael - Fassbinder đề nghị dưới, cùng đi tìm phụ trách bọn họ này phê diễn viên trợ lý người sản xuất, xin đổi mới trang phục.

Vị kia từng mang Matthew đẳng Bắc Mĩ diễn viên đến sân bay trợ lý người sản xuất xem xét qua bọn họ quần áo, lại chụp mấy tấm ảnh làm chuẩn bị nhập đương, mang theo bọn họ ra làm công Tiểu Lâu, cùng nhau hướng về trữ tồn trang phục kho hàng đi.

Matthew hỗn loạn tại nhất chúng diễn viên trong, từ đầu tới cuối không có nói qua một câu, hiện tại cũng không cần hắn làm bất cứ chuyện gì, chỉ chờ Michael - Fassbinder cùng James - McAvoy phát động.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 81: Động Kinh

Mọi người đi theo tên kia trợ lý người sản xuất mặt sau, dần dần tiếp cận kho hàng cửa hông, một danh Anh quốc diễn viên không biết từ nơi nào lóe ra đến, gia nhập đến đội ngũ trong.

“Bọn họ đi vào sao?”

Matthew liền đi theo Michael - Fassbinder cùng James - McAvoy mặt sau, nghe được người trước hạ giọng câu hỏi, tên kia Anh quốc diễn viên gật gật đầu, nhỏ giọng nói,“Kate - Jeffrey đi vào có đoạn thời gian , Tom - West hai phút trước vừa mới vào.”

“Hảo !” Michael - Fassbinder lộ ra như cá mập tươi cười,“Phi thường tốt !”

Mọi người cần lĩnh tân trang phục, tất yếu tiến vào này gian kho hàng, hơn nữa Michael - Fassbinder tối hôm qua liền cùng tên kia trợ lý người sản xuất chào hỏi sẵn, song phương sớm đã có ăn ý.

Hiện tại sở làm , đều là cấp kịch tổ cấp ngoại nhân xem .

Trợ lý người sản xuất đi đến cửa hông tiền, kỳ quái hỏi,“Nơi này khóa như thế nào mở ra ?”

“Mau dẫn chúng ta đi lĩnh quần áo đi !” James - McAvoy gặp trợ lý người sản xuất cũng diễn hưng đại phát, không khỏi thúc giục nói,“Một hồi còn muốn huấn luyện.”

Trợ lý người sản xuất mở ra kho hàng cửa hông, trước tiến vào kho hàng, Matthew đi theo Michael - Fassbinder cùng James - McAvoy mặt sau, cũng đi vào.

Này một hàng nhân phi thường có ăn ý, vừa tiến vào kho hàng, tất cả mọi người phóng nhẹ cước bộ, không lại mở miệng nói chuyện.

Vũ khí kho hàng bên trong, Kate - Jeffrey nửa nằm ở một cự đại đạo cụ thương quỹ phía trước, phía sau là cả một hàng m1 Galland cùng Chicago máy chữ.

Tom - West đứng ở nàng phía trước, lấy ra sáng nay liền mang hảo trang bị, xé ra lớp gói, bên trong du tựa hồ nhiều một điểm, cũng nghe thấy được một cỗ có điểm gay mũi hương vị.

“Nhanh lên !” Kate - Jeffrey thúc giục,” Nhanh lên ! ngươi ngẩn người cái gì?“

Tên đã trên dây, Tom - West cúi đầu nhìn thoáng qua, trừ trên tay lạnh lẽo , cũng không phát hiện vấn đề, lập tức dùng tới .

Loại này nhiệt huyết xung đầu thời khắc, ai sẽ đi suy xét cái loại này loạn thất bát tao sự.

Matthew đi theo diễn viên bên trong, rẽ vào cái kia lối rẽ hành lang, Michael - Fassbinder đối James - McAvoy sử ánh mắt,“Chuẩn bị hành động.”

James - McAvoy thủ bỏ vào áo phồng to trong túi.

Đúng lúc này, một tiếng cao vút bén nhọn phảng phất có thể xông lên trời thanh âm từ tiền phương chợt vang lên, cho dù là cách một cửa, đều vô cùng rõ ràng.

“A......”

Đó là một nữ nhân dị thường bén nhọn thanh âm, này thanh âm nói không nên lời khủng bố, giống như là nàng bị toàn kịch tổ nam nhân trúng một lần.

Theo sau, một nam nhân muộn thanh khó chịu tiếng rống cũng truyền tới.

Michael - Fassbinder cùng James - McAvoy hai mặt nhìn nhau, không biết phát sinh cái gì.

“Tom - West !” Kate - Jeffrey bén nhọn thanh âm lại vang lên,“Ngươi làm cái gì ! tại dùng hỏa thiêu ta sao?”

“A......”

Nàng thanh âm càng ngày càng cao vút, tựa hồ có loại không thể kháng cự lực lượng, chính mang nàng rơi vào Thâm Uyên.

Matthew ngẩn người, hiệu quả thực sự có như vậy cường hãn?

Vũ khí đạo cụ trong kho hàng kia hai người giống như giống như điên rồi, không ngừng phát ra các loại kỳ quái thanh âm, trên hành lang người đều mộng , trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mới tốt.

“Ngươi nhanh lên lăn ra !”

Rốt cuộc, Kate - Jeffrey phát ra một câu bình thường nói, Tom - West rống to,“Ngươi co rút , ta ra không được, đi như thế nào khai !”

“Đáng chết !” Kate - Jeffrey kia tiếng hô, khó nghe dứt khoát tựa như móng tay lướt qua rỉ sắt tấm sắt,“Di động đâu? Di động đâu ! nhanh lên gọi điện thoại, tìm y hộ ! như vậy sẽ chết......”

Nghe đến đó, Michael - Fassbinder nhịn không được lộ ra như cá mập tươi cười, la lớn,“Ai ở nơi đó? Cần giúp sao?”

Nói xong, hắn cấp James - McAvoy sử ánh mắt, người sau đối với chung quanh nhân hô,“Có người tại kêu thảm thiết ! mọi người nhanh lên đi cứu người a !”

Bọn họ hai thanh âm không tính thấp, vũ khí trong kho hàng người khẳng định nghe được, Tom - West tiếng rống lại vang lên,“Đừng tới đây ! chúng ta không có việc gì !”

Tom - West dù sao cũng là vừa xuất ngũ quân nhân, loại này thời khắc còn vẫn duy trì tương đối thanh tỉnh đầu não.

Nhưng Kate - Jeffrey nơi nào kinh lịch qua loại sự tình này, căn bản bất chấp mặt khác, lớn tiếng nói,“Nhanh lên ! nhanh lên ! ta cần giúp ! mau tìm thầy thuốc ! ta muốn chết ! a ! a -- ta thật sự muốn chết ! Thượng Đế a, cầu ngươi khoan thứ ta đi...... Ta không muốn chết......”

Nói đến mặt sau, nàng thanh âm đã mang theo khóc nức nở, dứt khoát so thời Trung Cổ nữ nhân gặp giáo hội hoả hình còn muốn thê thảm.

Đột nhiên, Matthew có chút lo lắng, Kate - Jeffrey không có sinh mệnh nguy hiểm đi? Hẳn là sẽ không a, chung quy chỉ là tinh dầu mà thôi.

Nguyên bản hắn còn tưởng qua siêu độ dày ớt thủy, nhưng kia ngoạn ý rất dễ dàng bị người khác phát hiện.

Đến loại thời điểm này, Michael - Fassbinder cùng James - McAvoy như thế nào sẽ quản Tom - West nói cái gì, tuy rằng sự tình phát triển đại đại ra ngoài dự đoán, làm cho bọn họ phía trước định ra kế hoạch cơ bản ngâm nước nóng, nhưng có Kate - Jeffrey kêu cứu làm lý do, vọt tới vũ khí đạo cụ cửa kho hàng tiền, trực tiếp đá văng đại môn.

Sau đó, nhìn thấy kho hàng trung tạo hình quái dị hai người, Michael - Fassbinder cùng James - McAvoy đồng thời trừng lớn ánh mắt há to miệng, tựa hồ không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt.

“Cứu người a ! cứu người a !” Michael - Cudlitz từ Matthew bên cạnh xông vào kho hàng,“Nhanh lên cứu người a !”

Hơn hai mươi cá nhân oanh long long tất cả đều vào kho hàng, sau đó tập thể ngẩn người.

Kate - Jeffrey cùng Tom - West nằm trên mặt đất, trung gian kỳ quái đáp một kiện quần áo, người trước không ngừng muốn quay cuồng, cố tình không thể cùng người sau tách ra, chỉ có thể lung tung vặn vẹo.

Nhìn thấy bức cảnh tượng này, Matthew nhịn cười, xác định Kate - Jeffrey không có bất cứ nguy hiểm, chỉ là có chút khó chịu mà thôi.

Nhưng Kate - Jeffrey không phải có chút khó chịu đơn giản như vậy, đã ô ô khóc lên, nước mũi nước mắt mạt hoa mặt.

“Cứu cứu ta ! cầu các ngươi, cứu cứu ta !” Nàng hướng đám người vươn tay, cầu xin nói,“Cầu các ngươi, mang ta đi xem thầy thuốc.”

Tom - West cố nén thống khổ,“Không cần ! các ngươi......”

Hắn lời còn không có nói xong, liền bị Michael - Fassbinder đánh gãy , hắn tiếp đón chung quanh đồng bạn,“Đừng sững sờ a ! nhanh lên cứu người !”

Michael - Fassbinder cùng James - McAvoy đi đầu, bảy tám diễn viên vây quanh, cứ việc kia hai người bởi một ít kỳ lạ nguyên nhân không thể tách ra, bọn họ lại người đông thế mạnh, ba chân bốn cẳng nâng lên hai người liền đi.

Mọi người tựa hồ đều quên , Kate - Jeffrey cùng Tom - West không mặc quần áo......

Kate - Jeffrey cùng Tom - West trung gian treo một kiện nội y, liền như vậy bị mọi người nâng ra kho hàng.

Tom - West tuy rằng khí lực rất lớn, song như vậy nhiều người trảo hắn, thêm hắn yếu hại bị nhốt, căn bản không có phản kháng đường sống, ngoài miệng nói lời nói, cũng bị Kate - Jeffrey bén nhọn tiếng kêu cùng kêu khóc thanh che đậy .

Phảng phất như vậy còn chưa đủ, Michael - Fassbinder cấp James - McAvoy sử ánh mắt, nhắc nhở bàn nói,“Nhanh đi tìm thầy thuốc a !”

James - McAvoy ngầm hiểu, khiến một người khác thế thân hắn nâng nhân vị trí, vắt chân liền hướng phía trước chạy.

“Cứu mạng a ! thầy thuốc !” Hắn vừa chạy vừa xả ra giọng hô to,“Ra mạng người ! thầy thuốc đâu ! nhanh lên tới cứu mạng a ! cứu mạng !”

Đây là giữa trưa nghỉ ngơi thời gian, nguyên bản kho hàng bên ngoài không mấy người, James - McAvoy này một kêu cứu mạng, phụ cận phòng ăn (nhà hàng), làm công Tiểu Lâu cùng yên hỏa bạo phá bộ, lập tức có mấy chục người chạy đi ra.

Xem náo nhiệt loại sự tình này, đặt ở toàn thế giới đều là thông dụng .

Tom - West nhìn thấy phía trước lờ mờ người vây xem, rốt cuộc ngậm miệng, chậm rãi nhắm mắt lại, một gương mặt già nua trở nên đỏ bừng.

Hắn lúc nào như vậy dọa người qua?

Theo bị người nâng một đường hướng phía trước, chung quanh truyền đến một mảnh tiếng nghị luận.

“Này hai người sao thế này?”

“Thật khôi hài, làm bừa thế nhưng làm thành dạng này.”

“Một đôi cẩu nam nữ.”

“Thật dọa người, đổi thành ta khẳng định sẽ tìm địa phương đụng chết.”

“Cứu mạng a ! thầy thuốc !” Phía trước tìm thầy thuốc nhân còn đang không ngừng lớn tiếng gọi,“Ra mạng người ! thầy thuốc đâu ! nhanh lên tới cứu mạng a ! cứu mạng !”

Càng ngày càng nhiều nhân đi ra , đối với Kate - Jeffrey cùng Tom - West chỉ trỏ.

So với cảm giác vô cùng dọa người Tom - Drizzt, Kate - Jeffrey căn bản không chú ý này đó, nàng chỉ cảm thấy chính mình bị đặt trên lửa quay, tùy thời đều có khả năng chết mất.

Matthew nhìn thống khổ chảy nước mắt Kate - Jeffrey, không có chẳng sợ chỉ một chút đồng tình, hắn là tiểu nhân vật, không hiểu được lấy ơn báo oán đại đạo lý, chỉ biết là đối phó người xấu liền muốn dùng càng xấu thủ đoạn.

Khóe môi hắn tươi cười chợt lóe mà qua, từ ngày đó xung đột sau áp lực tâm tình nháy mắt thư sướng, ngẩng đầu nhìn xem thiên không, chẳng sợ hiện tại là tháng mười một, hắn cũng hiểu được London thời tiết thật không sai a.

Đi theo diễn viên mặt sau đi một đoạn, hắn thừa dịp không ai chú ý, dần dần thả chậm cước bộ, rơi xuống xem náo nhiệt đám người trong, cuối cùng dừng lại cước bộ, không lại đi quản Kate - Jeffrey, có Michael - Fassbinder cùng James - McAvoy đôi cơ hữu này tại, nàng sẽ không dễ chịu.

Đi theo xem náo nhiệt đám người mặt sau, Matthew đi tới phòng y tế, phía trước nhân ba chân bốn cẳng đem Kate - Jeffrey cùng Tom - West nâng vào phòng y tế trung, mặt sau tụ tập đám người không có tán đi ý tứ, đều đổ tại phòng y tế cửa xem náo nhiệt.

Loại chuyện này, cho dù là tại Hollywood kịch tổ, cũng là tương đối hiếm thấy , quay đầu cùng người nhắc tới trong giới bát quái, cũng nhiều một hạng đề tài câu chuyện.

Matthew nhìn thấy Michael - Cudlitz từ phòng y tế trung đi ra, đi qua, hỏi,“Thế nào ? Hiện tại cái gì tình huống?”

“Ta không rõ lắm.” Michael - Cudlitz lắc đầu,“Vừa đi vào, ta liền bị thầy thuốc đuổi ra ngoài.”

Hai người đều đứng ở phòng y tế cửa, đợi vài phút, Michael - Fassbinder cũng đi ra .

Hắn cũng thấy được Matthew cùng Michael - Cudlitz đám người, nơi này không phải nói chuyện địa phương, hướng mọi người sử ánh mắt, lập tức hướng về phòng ăn (nhà hàng) bên kia đi.

Đi đến chỗ không người, hắn che miệng lại cười ha hả, bởi cười đến quá mức kịch liệt, ngay cả thân thể đều bắt đầu run rẩy.

Người khác nghĩ đến Kate - Jeffrey cùng Tom - West bộ dáng, cũng phân phân nở nụ cười.

“Tuy rằng chúng ta kế hoạch bị phát sinh ngoài ý muốn đánh gãy , không có chỗ dùng.” Michael - Fassbinder đối với mọi người nói,“Này ngoài ý muốn, ta thích !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 82: Rời Chức

[ cầu cất chứa cùng phiếu đề cử !]

Đi đến phòng ăn (nhà hàng), Matthew đến gần Michael - Fassbinder bên cạnh, hỏi,“Bọn họ thế nào ?”

“Không có cái gì vấn đề lớn.” Michael - Fassbinder tại phòng y tế đãi thời gian lâu nhất,“Đánh hai châm khiến cơ nhục thả lỏng dược, đem bọn họ tách ra liền hảo.”

Hắn lại nhịn không được nở nụ cười,“Phỏng chừng bọn họ không mặt mũi tại kịch tổ chờ xuống , kịch tổ phương diện cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến.”

Matthew gật gật đầu, hạ giọng, nói,“Đây chính là ngươi khiến James kêu cứu mạng nguyên nhân?”

Michael - Fassbinder không có phủ nhận,“Đừng quên, chúng ta mục đích là làm đi Tom - West, ân...... Còn có Kate - Jeffrey.” Hắn lười biếng duỗi eo, còn nói thêm,“Ngẫm lại không cần lại tiến hành kia vài biến thái ma quỷ huấn luyện, toàn thân đều cảm giác thoải mái a.”

“Tốt nhất có thể trở về trụ khách sạn.”

Ai đều thích thoải mái sinh hoạt, Matthew cũng không ngoại lệ,“Này âm lãnh lão quân doanh trụ rất không thoải mái .”

Michael - Fassbinder không để ý tới Matthew mà nói, ngược lại hỏi,“Cảm giác thế nào? Tâm tình thích sao? Ta biết ngươi vẫn khó chịu Kate - Jeffrey, lại lấy nàng không có biện pháp.”

“Nói như thế......” Matthew cũng không che giấu tâm tình của mình,“Từ tiến vào kịch tổ bắt đầu, hôm nay là ta tối thích một ngày !”

Hai người liếc nhau, đồng thời cười ha ha lên.

Quân sự huấn luyện viên xảy ra vấn đề, Matthew này mấy diễn viên huấn luyện tạm thời bỏ dở, lúc nào khôi phục phải đợi kịch tổ thông tri, kịch tổ phương diện không muốn khiến tình thế mở rộng, cho mọi người hạ cấm khẩu lệnh, loại sự tình này ngược lại là không ai hoài nghi cái gì, chung quy yêu đương vụng trộm dẫn ra các loại vấn đề, tại Hollywood quá thường thấy.

Căn cứ James - McAvoy cung cấp tin tức, phụ trách Hartsfield sân bay sự vụ Gary - Goetzman sau này cũng đi nhìn nhìn, bất quá nghe xong dẫn dắt Matthew cùng Michael - Fassbinder này phê diễn viên đi kho hàng tên kia trợ lý người sản xuất hội báo sau, liên phòng y tế cũng không có tiến, chỉ phân phó đê điệu xử lý liền đi rớt.

Ấn tên kia trợ lý người sản xuất theo như lời, hai người yêu đương vụng trộm còn chưa tính, làm ra loại này khứu sự, liên Gary - Goetzman đều dở khóc dở cười.

Giữa trưa qua đi, tính toán vận chuyển rác rưởi chiếc xe sắp đến, Matthew lặng lẽ đi phòng thay quần áo, đem chính mình trong tủ quần áo còn thừa tài liệu cùng Tom - West kia hộp áo mưa tất cả đều xử lý.

Hắn lấy đi động qua tay chân kia vài, đem chính mình trước tiên chuẩn bị ngay cả ngày sản xuất cùng còn thừa số lượng hoàn toàn giống nhau một khác hạp, bỏ vào Tom - West trong tủ, để tránh đối phương thông qua áo mưa, khả năng sẽ phát hiện một ít dấu vết để lại.

Sự tình phát sinh ngày hôm sau, xem như nửa địa đầu xà James - McAvoy lại có tin tức truyền tới, Tom - West cùng Kate - Jeffrey trước sau từ chức ly khai kịch tổ, kịch tổ đề bạt tên kia trợ lý người sản xuất thế thân Kate - Jeffrey vị trí, mặt khác chuẩn bị khiến huấn luyện Damian - Lewis đẳng chủ yếu diễn viên quân sự huấn luyện viên phó thủ đảm nhiệm bọn họ này mấy diễn viên huấn luyện viên.

Vị kia huấn luyện viên phương thức huấn luyện cùng Tom - West rõ ràng bất đồng.

Không ai lại đi quan tâm rời đi kịch tổ Tom - West cùng Kate - Jeffrey, đều đối còn thừa hơn nửa tháng huấn luyện ôm có rất lớn chờ mong.

Quả nhiên, đến buổi chiều, Gary - Goetzman liền tại trên sân huấn luyện triệu tập toàn bộ diễn viên họp, tuyên bố một danh gọi là David - Hacy nhân đảm nhiệm tân quân sự huấn luyện viên.

Hắn không chỉ có phụ trách huấn luyện này hơn hai mươi danh nhân vật diễn viên, còn đem đảm nhiệm quay chụp khi quân sự chỉ đạo công tác.

Vị này tiền nhiệm sau, cùng Michael - Fassbinder cùng James - McAvoy chờ mong không sai biệt lắm, cơ hồ toàn bộ phủ định Tom - West kia huấn luyện quân nhân bàn huấn luyện kế hoạch, phụ trọng việt dã toàn bộ hủy bỏ, sửa thành mỗi ngày một lần phổ thông tam dặm Anh chạy, về phần lăn vũng bùn, ngủ cứng rắn thao đản kế hoạch càng là một mực phủ quyết,

Dùng David - Hacy lời đến nói, bọn họ chỉ là diễn viên, chỉ cần có thể diễn giống quân nhân là có thể, hoàn toàn không tất yếu biến thành một quân nhân.

David - Hacy tại Hollywood từng có vài năm hành nghề trải qua, đối với diễn viên huấn luyện lý niệm, cùng vừa từ quân đội đi ra Tom - West rõ ràng bất đồng.

Đương nhiên, David - Hacy không thể nghi ngờ càng được hoan nghênh.

Nói trắng ra là, này dù sao cũng là Hollywood, không phải Anh quốc Hoàng gia hải quân Lục Chiến đội.

Matthew đám người cũng thuận lợi rời đi Hartsfield sân bay lão cũ ẩm ướt quân doanh ký túc xá, một lần nữa chuyển về vào ở khách sạn.

Kinh lịch qua chuyện này, Matthew cùng Michael - Fassbinder cùng James - McAvoy quan hệ kéo được càng gần, ba người tuổi xấp xỉ, không kém mấy tuổi, đến từ bất đồng quốc gia, lại không có trực tiếp cạnh tranh, huấn luyện hoàn tất không có việc gì thời điểm, thường xuyên cùng đi tửu ba uống một chén.

“Ta vẫn cảm giác kỳ quái.” Michael - Fassbinder bưng lên ly, uống một ngụm bia, đối Matthew cùng James - McAvoy nói,“Vì sao chúng ta kế hoạch đối phó Tom - West, bọn họ liền xuất hiện ngoài ý muốn? Lần này ngoài ý muốn không chỉ có khiến Tom - West lăn ra kịch tổ, Kate - Jeffrey cái kia khiến người chán ghét nữ nhân cũng ly khai.”

James - McAvoy ợ hơi rượu,“Như vậy không tốt sao?”

“Hảo là hảo.” Michael - Fassbinder một bộ không nghĩ ra bộ dáng,“Nhưng cũng rất đúng dịp .”

Matthew bưng lên ly bia,“Tưởng này đó để làm gì, bọn họ người đều đi, chúng ta muốn làm là chúc mừng.”

Hắn nâng chén ý bảo một chút, Michael - Fassbinder cùng James - McAvoy cũng nâng chén rượu, ba người cụng ly qua sau, uống cạn trong ly còn thừa rượu.

“Ta cảm giác......” Michael - Fassbinder còn không có buông tay,“Khả năng Kate - Jeffrey đắc tội nhân nhiều lắm, đây là có người chuyên môn nhằm vào nàng, Tom - West chỉ là thụ nàng liên lụy.”

James - McAvoy gật đầu,“Có loại này khả năng.”

Matthew lại tại tiếp đón tửu bảo, cho bọn họ lại thượng ba ly bia.

Michael - Fassbinder bỗng nhiên quay đầu, đối Matthew nói,“Ngươi cũng cùng Kate - Jeffrey khởi qua xung đột đi?”

“Ngươi hoài nghi là ta làm?” Matthew mới sẽ không ngốc đến thừa nhận đâu, nhún nhún vai nói,“Kate - Jeffrey xui xẻo tuy rằng ta rất cao hứng, nhưng nàng đột nhiên......”

Hắn nhất thời tìm không thấy thích hợp từ hình dung, dày da mặt nói,“Mạc danh kỳ diệu biến thành như vậy, nếu đây là có người cố ý chỉnh nàng, không phải bình thường nhân có thể làm đến .”

James - McAvoy nhìn Matthew liếc nhìn,“Khẳng định không phải Matthew, gã này, nếu không phải chúng ta đẩy đi, nhất định sẽ tiếp tục nhịn xuống đi.”

Michael - Fassbinder vỗ vỗ Matthew cánh tay, không lại truy vấn, trực tiếp chuyển đề tài,“Huấn luyện sau khi kết thúc, chúng ta có một đoạn ngày nghỉ, có hứng thú cùng ra đi chơi vài ngày sao?”

“Hảo a !” James - McAvoy rất cảm thấy hứng thú,“Đi nơi nào?”

Matthew lại lắc đầu,“Ta đi không được, ta muốn hồi một chuyến Bắc Mĩ, người đại diện bên kia có rất nhiều sự muốn xử lý.”

“Là đi gặp bạn gái đi?” Michael - Fassbinder cố ý nói,“Ta thấy ngươi mỗi ngày đều phải đánh vài thông điện thoại.”

“Đúng vậy.” Matthew cũng không phủ nhận,“Nàng công tác rất bận, chúng ta đã lâu không gặp .”

Tuy rằng mỗi ngày đều cùng Britney thông điện thoại, nhưng bởi vì sai giờ cùng công tác quan hệ, hai người mỗi lần trò chuyện cũng rất khó nói thượng vài phút.

Britney đang vì đầu năm sau liền kéo ra mở màn liveshow làm chuẩn bị, không có khả năng chạy đến Anh quốc đến xem hắn, Matthew đành phải lợi dụng ngày nghỉ trở về xem nàng.

Ba người lại phần mình uống xong một ly bia, liền ly khai tửu ba, chung quy ngày mai còn muốn tiếp tục huấn luyện.

Lần này vi quay chụp chuẩn bị huấn luyện dĩ nhiên tiến hành đến vĩ đoạn, từ Tom - West rời đi kịch tổ sau, Matthew bọn họ huấn luyện lượng nháy mắt hạ thấp, trừ một ít cơ bản chiến thuật huấn luyện, tân nhậm huấn luyện viên David - Hacy huấn luyện trọng điểm đặt ở vũ khí sử dụng cùng chiến thuật phối hợp phương diện.

Cuối cùng mười ngày huấn luyện, Matthew đám người không chỉ là ở trong huấn luyện, liên sinh hoạt trung đều lấy phần mình đóng vai nhân vật danh tự tương xứng, mỗi ngày học tập đại lượng quân lữ cơ bản thường thức, thuần thục nắm giữ như thế nào sử dụng vũ khí, cận chiến bản lĩnh, đơn binh chiến thuật cùng nhị chiến thời quân đội tiếng lóng cùng ngôn ngữ của người câm điếc tín hiệu.

Giống Matthew đẳng mấy cái diễn viên, chẳng những đối với này những tác chiến kỹ năng rõ như lòng bàn tay, dần dần tiến vào nhân vật, nắm giữ như thế nào thuần thục sử dụng vũ khí, hắn thậm chí có thể thuần thục sách trang m-1 Galland súng trường cùng Thompson súng tiểu liên.

Cùng Tom - West tra tấn thân thể huấn luyện bất đồng, David - Hacy càng nhiều là ở trong huấn luyện hướng các diễn viên quán thâu một loại lý niệm, khiến Matthew đám người tận khả năng lý giải cái gì mới là một danh đủ tư cách binh lính.

Hắn khiến các diễn viên lấy một sĩ binh tư duy đi suy xét vấn đề, nhưng muốn chân chính trở thành này dạng nhân đích xác rất khó, quân lữ trung chỉ dựa vào cá nhân lực lượng là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành bất cứ nhiệm vụ, đoàn đội tinh thần là thắng lợi căn bản bảo đảm, nếu một danh đội hữu có phiền toái, như vậy người khác nhất định phải dừng lại giúp hắn.

Không kinh lịch qua chiến trường nhân rất khó lý giải loại này cảm tình, nhưng Michael - Fassbinder cùng James - McAvoy kế hoạch cái kia không thực thi kế hoạch, lại khiến các diễn viên ở trên cảm tình càng thêm tiếp cận, cho nên tại huấn luyện kết thúc thời điểm, bao gồm Matthew ở bên trong hơn hai mươi danh nhân vật diễn viên, nhìn qua thật là rất không sai chỉnh thể.

Đến mười hai tháng trung tuần thời điểm, huấn luyện rốt cuộc kết thúc, kịch tổ cấp sở hữu tham gia huấn luyện nhân viên cho nghỉ, ngày nghỉ so Matthew cùng Michael - Fassbinder dự tính còn dài hơn, vẫn duy trì liên tục đến lễ Giáng Sinh ngày nghỉ kết thúc, đợi sau khi kỳ nghỉ chấm dứt, này bộ phim truyền hình tập cũng đem chính thức chuyển vào đến quay chụp công tác trong.

Matthew cùng đại bộ phận Mĩ quốc diễn viên như vậy, lựa chọn phản hồi Bắc Mĩ, lần này trở về không chỉ là vấn an Britney, phía trước Helen - Hermann còn cùng hắn thông qua điện thoại, có chút diễn viên phương diện nghiệp vụ cũng cần xử lý.

Cưỡi kịch tổ đặt mua vé máy bay, hắn vừa ra Los Angeles quốc tế sân bay, trước hết cấp Helen - Hermann gọi điện thoại, ước định hảo ngày mai buổi sáng tại Thiên Sứ trù tính công ty gặp mặt, tiếp lại bấm gọi Britney dãy số, đại khái là tại tập luyện trong, tạm thời không người tiếp nghe, đành phải cho nàng phát một tin nhắn, nói cho nàng đã xuống cơ .

Kêu một chiếc taxi, Matthew phản hồi Westwood khu thuê trụ chung cư, trên đường thời điểm thu đến Britney hồi âm, ước định buổi tối gặp.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 83: Vai Diễn Đầu Tiên Công Chiếu

Bởi chung cư quá dài thời gian không ai trụ, Matthew tại phụ cận tìm một nhà không sai khách sạn, sớm khai hảo phòng, cấp Britney phát đi chi tiết địa chỉ.

Britney đại khái thật phi thường bận rộn, mãi cho đến hơn tám giờ rưỡi mới lại đây, hai người gặp mặt sau còn chưa nói, liền hôn nồng nhiệt đến cùng nhau, cửu biệt tình lữ một khi động tình, cuối cùng chỉ có thể diễn biến thành một loại kết quả.

“Đừng lại động ......” Britney tựa hồ mệt chết,“Khiến ta nghỉ ngơi một hồi.”

Nàng tựa vào Matthew trên người thẳng thở,“Gần nhất mau mệt chết ta, mỗi ngày kế hoạch đều bài tràn đầy , người đại diện cùng đĩa nhạc công ty tổng ở phía sau thôi, ngươi lại không ở Los Angeles, ta muốn tìm người oán giận đều tìm không đến nhân.”

Matthew làm lên đến đem Britney ôm vào trong ngực,“Ngươi hiện tại là đại minh tinh, này mấy trả giá đều là đáng giá .”

“Ân !” Britney gật gật đầu,“Nguyên bản ta tại Chicago liveshow cùng Christina - Aguilera gặp mặt sẽ có thời gian cùng trên sân xung đột, nhưng kinh tế nhân nói, Christina - Aguilera đĩa nhạc công ty lo lắng ta nhân khí, chủ động lùi bước .”

Gặp Britney một bộ đắc chí bộ dáng, Matthew niết niết nàng mũi,“Cho nên nói, Bố Bố. Ngươi hoàn toàn không tất yếu cùng một không bằng ngươi tiểu minh tinh so đo, ánh mắt xem xa một chút.”

Có lẽ đứng ở bất đồng lập trường liền sẽ sinh ra bất đồng ý tưởng, hắn còn nói thêm,“Ngươi hẳn là hướng phía trước xem, siêu việt kia vài tại ngươi phía trước nhân, tỷ như Madonna.”

Britney gãi gãi khuôn mặt,“Này rất khó a.”

“Đây là xa kỳ mục tiêu.” Matthew cảm giác, nếu Britney có thể đem tinh lực tập trung trên sự nghiệp, khả năng sẽ không ra nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình, không khỏi đến gần nàng bên tai nói,“Nhân có mục tiêu, mới có phấn đấu động lực.”

Britney chớp mắt, hỏi,“Còn có gần đây mục tiêu sao?”

Matthew không khỏi lắc lắc đầu, từ nào đó phương diện đến nói, Britney thật sự là mơ mơ hồ hồ ngốc nữ hài, cũng có khả năng thiên phú của nàng cùng tinh lực tất cả đều tập trung ở trên ca hát, chung quy trên thế giới này rất ít có mọi thứ tinh thông siêu cấp thiên tài.

“Đương nhiên là có.” Matthew rất chăm chú nói,“Gần đây mục tiêu, ngươi muốn cố gắng khiến sang năm thế giới lưu động liveshow lấy được thành công.”

“Này không khó.” Britney giống như rất có tin tưởng,“Ta rất cố gắng .”

Matthew nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Bố Bố, chúng ta làm một hàng này, một khi đạt được thành công, liền sẽ gặp phải cự đại dụ hoặc, có phấn đấu mục tiêu, ngươi sẽ cảm giác rất nhiều dụ hoặc không đáng giá nhắc tới.”

Britney nhíu mày,“Có loại dụ hoặc ta cự tuyệt không được, cũng không tưởng cự tuyệt.”

“Ân?” Matthew tâm nói nàng sẽ không hít thuốc phiện đi?

Dựa theo Michael - Fassbinder cái kia gia hỏa thuyết pháp, Hollywood ngôi sao trong, ngôi sao ca nhạc hít thuốc phiện tỉ lệ, xa xa cao hơn điện ảnh ngôi sao, mà ngôi sao ca nhạc trong rock ngôi sao tối phổ biến, không thể nói tất cả mọi người hít thuốc phiện, nhưng muốn tìm không hít thuốc phiện , lại là kiện chuyện tương đối khó khăn.

“Ngươi a !” Britney thẳng ngốc ngốc nhìn hắn nói,“Ngươi chính là lớn nhất dụ hoặc.”

Matthew không khỏi lắc đầu nở nụ cười, Britney còn nói thêm,“Thật, ta không nói đùa !”

Chuông di động thanh đột nhiên vang lên, Matthew từ gối đầu phía dưới lấy ra Britney di động, cũng không xem màn hình, trực tiếp nhét vào nàng trong tay.

Britney đóng lại tiếng chuông, nói,“Là ta thiết đồng hồ báo thức.”

“Làm sao?” Matthew không quá minh bạch.

“Ta phải đi.” Britney đầy mặt không nỡ, vẫn là giãy dụa đứng lên,“Ba ba ở nhà đâu, ta không thể đêm không về ngủ, cũng không thể trở về quá muộn.”

Matthew cũng không hảo lưu nàng, nói,“Ta đây đưa ngươi đi xuống đi.”

Britney từ mặt đất tìm đến quần áo, một bên mặc vừa oán giận,“Ta một điểm tự do cũng không có, ba ba đối với ta buổi tối thời gian quy định thực nghiêm.”

“Này thuyết minh hắn để ý ngươi.” Matthew cũng không có nghĩ nhiều,“Lo lắng ngươi buổi tối gặp được phiền toái.”

Mặc xong quần áo, ra khỏi cửa phòng thời điểm, Britney còn tại nói nhỏ oán giận, Matthew nói an ủi,“Chờ ta kiếm đủ tiền, mua một đống phòng ở, đến lúc đó chúng ta chuyển đến cùng nhau trụ.”

“Ân !” Britney trên mặt lại có tươi cười,“Ngươi muốn nhanh lên a.”

Britney đội mũ, hai người cùng tiến lên thang máy, hạ đến khách sạn tầng một, Britney còn nói thêm,“Ngày mai buổi chiều, ta muốn đi Seattle xem trường quán, còn muốn lại đi một chuyến Nashville, lễ Giáng Sinh phía trước khả năng không về được.”

Matthew biết hiện giai đoạn sự nghiệp trọng yếu phi thường, vỗ nhẹ nhẹ dưới Britney phía sau lưng,“Không có việc gì, ta rất nhanh cũng muốn hồi Anh quốc, kịch tổ liền muốn quay chụp , đợi một lần nghỉ ngơi ta lại đi nhìn ngươi.”

“Được rồi.” Britney nhìn nhìn thời gian, chỉ có thể bước nhanh ra khách sạn, cưỡi ô tô rời đi.

Đứng ở khách sạn cửa, nhìn theo Britney ô tô đi xa, Matthew phản hồi khách sạn, vẫn đợi đến buổi sáng, mới lui phòng tiến đến Burbank, đi đến Thiên Sứ trù tính công ty gặp Helen - Hermann.

“Đã lâu không gặp, Helen.” Matthew ngồi ở văn phòng đan nhân trên sô pha,“Ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp.”

Helen - Hermann buông xuống trong tay công tác,“Ngươi vẫn là như vậy có thể nói.” Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Matthew,“Nghe nói ngươi cùng một vị trợ lý người sản xuất nổi xung đột?”

“Không phải nổi xung đột !” Matthew đối Helen - Hermann tin tức như vậy linh thông cũng không kỳ quái, phân biệt nói,“Là nàng lái xe đụng ta, tuyên bố muốn cán chết ta, ta vẫn nhớ kỹ của ngươi dặn dò, nhịn xuống.”

“Nàng như thế nào rời đi kịch tổ ?” Helen - Hermann rõ ràng không tin hắn mà nói.

Matthew bất đắc dĩ xòe tay,“Nàng cùng người yêu đương vụng trộm xảy ra vấn đề, không thể trách đến ta trên đầu đi?”

Helen - Hermann nghiêng đầu nhìn hắn,“Thật cùng ngươi không quan hệ?”

“Thật !” Matthew một bộ thụ oan uổng biểu tình,“Ta nói như thế nào ngươi mới bằng lòng tin tưởng? Muốn hay không ta thề?”

“Không tất .” Helen - Hermann trước lắc lắc đầu, tiếp còn nói thêm,“Lập tức liền muốn quay chụp , tại kịch tổ đê điệu một điểm, chuyên nghiệp một điểm.”

Matthew thành khẩn hứa hẹn nói,“Ta tận cố gắng lớn nhất.”

Đây là hắn chân tâm thực lòng mà nói.

Helen - Hermann cũng không lại trảo điểm ấy sự không buông, chung quy sự tình đều qua , cũng không có mang đến phản đối ảnh hưởng, theo Eric - Berk theo như lời, kia bang nhân vật diễn viên khả năng kế hoạch sự tình gì, bất quá đầu lĩnh người là một Anh quốc diễn viên cùng một Đức diễn viên, cùng Matthew cơ bản không quan hệ.

“Lần này tìm ngươi lại đây, chủ yếu có mấy phương diện sự muốn cùng ngươi giải thích rõ ràng.” Nàng nói đến chính sự,“Ngươi ủy thác cho ta tiền bồi thường vi phạm hợp đồng công việc, đệ nhất bút một vạn dollar phí dụng, ta đã thông qua pháp viện chuyển tới kia gia chế tác công ty; Lập tức cuối năm , ngươi ủy thác Wilson luật sư phí dụng cần thanh toán, ngươi qua sẽ đi phòng tài vụ ký tên; Band of Brothers sắp bắt đầu quay chụp, đệ nhị bút thù lao đã đến trướng , ta sẽ để người khấu trừ người đại diện phí dụng sau chuyển tới ngươi trên tài khoản.”

“Đệ nhị bút thù lao đến?” Matthew mở to hai mắt,“Cuối cùng có thể khiến ta thả lỏng .”

Cứ việc trong đó phải trừ Helen - Hermann 10% người đại diện phí dụng, còn muốn cấp kia gia chế tác công ty giao phó đệ nhị bút theo giai đoạn tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, lại cũng có thể khiến hắn tại kinh tế phương diện chân chính thả lỏng .

Đi đến bên này gần một năm , trừ kia vài tất yếu phí dụng, hắn lúc nào tiêu tiền không phải tính toán tỉ mỉ?

Helen - Hermann từ Matthew trên biểu tình, liên tưởng đến một ít không tốt lắm sự tình, mở miệng nói,“Cho ngươi đề nghị, này bộ phim sau, kế tiếp có không sai thù lao nhân vật ai cũng nói không chính xác lúc nào mới có thể nhận được, ngươi tốt nhất lưu lại một bộ phận tiền tích trữ, làm dự bị kim, mà không phải trực tiếp tiêu xài mất.”

“Ngươi yên tâm !” Matthew trên bản chất liền không là thích trước tiên tiêu phí lão mĩ,“Ta sẽ đem đại bộ phận tiền tồn lên.”

Hắn còn tưởng mua chiếc xe đâu, thật sự không được vẫn là mua second-hand xe, hơn nữa hiện tại cũng không cần sốt ruột, kế tiếp thời gian rất lâu hắn đều sẽ chờ ở Anh quốc trường quay, cũng cơ bản không dùng được xe.

Helen - Hermann ánh mắt lại dừng ở notebook thượng,“Cho ngươi nhắc nhở, Girl, Interrupted đã phát hành .”

“Đã phát hành ?” Matthew vẫn ở Anh quốc, không chú ý qua phương diện này tin tức,“Ta muốn đi xem.”

Mặc kệ nói như thế nào, mặt trên đều có hắn biểu diễn thứ nhất nhân vật.

“Trong phạm vi nhỏ điểm ánh.” Helen - Hermann tại Notebook tra xét,“Los Angeles chỉ có tam gia rạp chiếu phim chiếu phim.” Nàng theo thứ tự nói tam gia rạp chiếu phim địa chỉ,“Này bộ phim danh tiếng không sai, ngươi muốn nhìn mà nói tốt nhất trước tiên một chút thời gian mua vé.”

“Cảm tạ.” Matthew đứng lên,“Không có việc gì mà nói ta trước ly khai.”

Helen - Hermann đầu cũng không có nâng,“Tái kiến.”

Matthew đối với nàng bên kia huy tay, đi ra văn phòng sau, lại đi phòng tài vụ, tại vài phần biên lai mặt trên ký danh, rời đi Thiên Sứ trù tính công ty, tìm đến Helen - Hermann theo như lời tam gia rạp chiếu phim trung tại Burbank kia gia, chuẩn bị đi xem chính mình tham diễn đệ nhất bộ điện ảnh Girl, Interrupted.

Đi đến kia gia nghệ thuật rạp chiếu phim, Matthew mua tiếp theo trường phiếu, ngồi ở trong đại sảnh đợi một đoạn thời gian, sau đó đi vào phòng chiếu phim, tựa như Helen - Hermann nói như vậy, này bộ phim hảo danh tiếng cấp tiểu phạm vi điểm làm nổi bật đến cực cao tỷ lệ chỗ ngồi, hắn tới xem như sớm , phòng chiếu phim bên trong đã có tiếp cận một nửa người xem.

Trong đó, có vài người trên cổ còn treo truyền thông điếu bài, rõ ràng là chút phóng viên hoặc là bình luận viên.

Ngồi ở trên chỗ ngồi, chờ đợi điện ảnh bắt đầu chiếu phim, Matthew nhớ lại lúc ấy quay chụp Girl, Interrupted tình hình, không khỏi cười lên, hắn giống như là lăng đầu thanh giống nhau, một đầu xông vào này giới, lại vận khí vô cùng tốt gặp Angelina - Jolie cùng Winonna - Ryder này hai đại minh tinh.

Đáng tiếc là, phỏng chừng hai người kia đều không tưởng tái kiến hắn .

Điện ảnh rất nhanh bắt đầu chiếu phim, Matthew càng nhiều là từ biểu diễn phương diện đến xem phim, Winona - Ryder phát huy thực hảo, tại trên màn ảnh thoạt nhìn so hiện trường biểu diễn càng có trùng kích lực, nhưng có lẽ là nhân vật thiết lập quan hệ, Angelina - Jolie vừa ra trường, liền cơ hồ đoạt đi sở hữu nổi bật.

Không chút nào khoa trương nói, nữ phối giành diễn .

Nhưng đây không phải Matthew chú ý trọng điểm, theo phim chiếu phim, dần dần tiếp cận hắn xuất trướng màn ảnh.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 84: Năm Giây

Nhìn trên màn ảnh hình ảnh từng đoạn lóe qua, Matthew còn tại chờ đợi, hắn cũng không nói rõ hiện tại tâm tình, kích động có chút, vội vàng có chút, chờ mong cũng có một ít.

Chung quy đây là hắn lần đầu tiên có thể ở một bộ điện ảnh trung hiện thân !

Tuy rằng Britney mv đã tại các đại đài truyền hình thường xuyên truyền phát, mặt trên có rất nhiều hắn màn ảnh, nhưng tại Matthew trong mắt,mv so điện ảnh địa vị, chênh lệch quá lớn.

Rốt cuộc, Matthew tại trên màn ảnh thấy được chính mình.

Hắn từ bệnh nhân nghỉ ngơi đại sảnh triều hành lang bên kia đi, màn ảnh cho hắn một viễn cảnh toàn thân màn ảnh, mơ hồ có thể nhìn thấy mặt bộ, tiếp tại thứ nhất cửa phòng cùng Winona - Ryder nữ chính thoáng qua, màn ảnh thị giác thuận thế chuyển tới Winona - Ryder trên người, hình ảnh theo nàng ánh mắt chuyển hướng Matthew phía sau lưng, thẳng đến hắn quẹo vào một gian phòng bệnh, lại về đến Winona - Ryder trên mặt.

Nhưng Matthew trong gian phòng quay chụp mặt bộ đại đặc tả hình ảnh không có, hình ảnh vẫn dừng ở Winona - Ryder trên người, Matthew nói ra kia hai câu lời kịch biến thành lời thuyết minh......

Phía trước phía sau, Matthew đóng vai nhân vật xuất hiện không đến năm giây, trừ chính hắn bên ngoài, không có người sẽ chú ý đến loại này tiểu nhân vật.

Đại bộ phận người xem chú ý đều là Angelina - Jolie cùng Winonna - Ryder.

Bất quá, Matthew ngẫm lại, chính mình thứ nhất nhân vật liền có thể ở trong phim có tiếp cận năm giây màn ảnh, cũng coi như phi thường không sai .

Nói tóm lại, hắn tâm tình rất tốt, vẫn phi thường khoái trá thưởng thức bộ điện ảnh này.

Loại này hảo tâm tình, từ Kate - Jeffrey xấu mặt kéo dài đến hiện tại, có lẽ tại đạo đức nhân sĩ trong mắt, Matthew làm việc này phi thường làm người ta khinh thường, nhưng hắn này nhân thụ ức hiếp tuyệt sẽ không chịu đựng, liền tính là tạm thời nhẫn nại, cũng là vì mưu đồ về sau.

Đổi góc độ xem, này mấy hành vi tựa hồ rất loser, nhưng kia chủng sự phát sinh ở trên người, thích hay không, buồn bực hay không, cũng chỉ có chính mình mới rõ ràng.

Xem xong điện ảnh, Matthew ra rạp chiếu phim, nghe được bên cạnh có tựa hồ là nhà phê bình điện ảnh nhân nghị luận hai vị nữ diễn viên, hắn nghe một hồi, này hai người đối Winona - Ryder cùng Angelina - Jolie đều cầm khẳng định thái độ, trong đó một người thậm chí cho rằng Jolie có thể trùng kích dưới Oscar biểu diễn giải thưởng.

“Oscar biểu diễn thưởng a......”

Hướng về xe buýt trạm đi thời điểm, Matthew còn đang suy nghĩ Oscar, tiến vào này giới hơn nửa năm , hắn như thế nào sẽ không biết Oscar tại Hollywood giới điện ảnh địa vị cùng ảnh hưởng?

Nói Oscar là toàn bộ Bắc Mĩ giới điện ảnh trọng yếu nhất giải thưởng một điểm đều không quá.

“Lúc nào có thể lấy Oscar tiểu kim nhân?”

Matthew khó tránh khỏi cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng ngẫm lại Angelina - Jolie cùng Winonna - Ryder ở trong phim biểu diễn, hắn có cự đại chênh lệch, hơn nữa này hai nữ ngôi sao tại Hollywood còn không phải lấy kỹ xảo biểu diễn xuất sắc trứ danh......

Hắn phi thường rõ ràng, Oscar chỉ có thể là rất lâu dài tương lai mục tiêu, bây giờ còn là trước hướng về Hollywood ngôi sao này một tầng cấp nỗ lực lên.

Trở thành Hollywood ngôi sao sau, hắn tin tưởng chính mình sinh hoạt sẽ long trời lở đất biến hóa, chế định kia vài mục tiêu cũng có thể nhất nhất thực hiện.

Xem qua Girl, Interrupted, Matthew cũng coi như giải quyết xong một cọc tâm nguyện.

Theo sau trong vài ngày, hắn cũng không có nhàn rỗi, đi trước một chuyến Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học, tìm đến phía trước biểu diễn lão sư David - Astor, trả lại phía trước mượn tuyển tập băng ghi hình, lại mượn một đám tân , tiếp tục hắn bắt chước cùng luyện tập chi lộ.

Vì kế tiếp quay chụp, Matthew riêng thông qua kịch tổ liên lạc đến hắn đóng vai nhân vật nguyên hình Ronald Speirs, tuy rằng Tom - Hanks sẽ triệu tập năm đó lão binh đi kịch tổ quay chụp , nhưng Ronald Speirs bản nhân thân thể không phải rất tốt, sẽ không đi London.

Matthew đành phải tự mình đi bái phỏng hắn.

Dựa theo Helen - Hermann thuyết pháp, này mấy lão binh tự thuật chỉ có thể đương tham khảo ý kiến, bởi Ronald Speirs thân thể không tốt, Matthew chỉ cùng hắn trao đổi nửa giờ, trọng điểm hỏi kịp năm đó bắn chết Đức quân tù binh nghe đồn, Ronald Speirs lại không có trả lời, chỉ là cười mà không nói.

Cuối cùng, Matthew cũng không có lấy đến đáp án, chuyện này chân tướng chỉ sợ muốn bị Ronald Speirs mang vào trong quan tài đi.

Gặp hoàn Ronald Speirs, Matthew trở lại Los Angeles, Britney đi Nashville, này ngày nghỉ chỉ có thể chính mình vượt qua, may mà hắn cũng thói quen một người, trong nhà còn có một đống băng ghi hình cùng bộ sách, nghiên cứu luyện tập biểu diễn đủ để cho hắn phái trong khoảng thời gian này.

Đương nhiên, hiện giai đoạn luyện tập đầu tiên muốn vi sắp biểu diễn nhân vật này phục vụ.

Matthew tìm không thiếu chiến tranh đề tài băng ghi hình, riêng quan khán cùng diễn tập bên trong rất nhiều ngạnh hán nhân vật vai diễn, để bù lại tự thân kinh nghiệm không đủ khiếm khuyết.

Về phần Band of Brothers nguyên tác tiểu thuyết cùng kia bản hồi ức lục phó bản, hắn trở về sau lại nhìn một lần, đối bên trong nội dung có thể nói rục trong lòng.

Hắn tự nhận là đã làm tốt chuẩn bị.

Lễ Giáng Sinh phía trước một buổi sáng, Matthew tiếp đến một điện thoại, giữa trưa ăn cơm xong sau, buông xuống trong tay sự tình, chuyên môn đi một chuyến chung cư phụ cận tiểu công viên phó ước.

Hắn trực tiếp đi đến kia mảnh rừng trung bàn ghế đá xử, thấy được chờ ở nơi này thân hình cao lớn nữ nhân, Elena - Boyar, hắn người quen cũ.

“Đã lâu không gặp a, Matthew.” Elena - Boyar ngồi ở trên ghế đá, lên lên xuống xuống đánh giá cẩn thận Matthew một phen, nói,“Ngươi xem lên giống như không giống nhau .”

Matthew dày da mặt nói,“Có phải hay không càng soái ?”

“Không phải.” Elena - Boyar nhướn mắt,“Là ngươi khí chất, cho ta cảm giác không giống nhau .”

“Ta hiện tại là quân nhân.” Matthew thuận miệng nói ngồi ở nàng đối diện,“Hoặc là nói gần nhất ta đem chính mình trở thành một quân nhân.”

Elena - Boyar tựa hồ minh bạch Matthew trong lời ý tứ, hừ một tiếng, cố ý nói,“Ngươi là tại hướng ta khoe ra sao?”

Matthew lắc đầu,“Ta có loại này tất yếu sao?” Hắn hỏi tiếp nói,“Ngươi tìm ta có việc?”

“Không có việc gì.” Elena - Boyar rõ ràng khẩu không đối tâm,“Tìm ngươi ôn chuyện.”

Nàng nhắc nhở nói,“Helen - Hermann không với ngươi nói sao? Ta cùng nàng đạt thành một hiệp nghị.”

“Ta biết a.” Matthew trực tiếp vạch trần,“Ngươi hiện tại liền tưởng theo ta muốn tin tức?”

Elena - Boyar nói ra chân thật mục đích ,“Ngươi không phải muốn theo đuổi Britney sao? Tiến triển như thế nào?”

“Ta lúc nào theo đuổi qua Britney?” Matthew chất vấn nói,“Đó là ngươi lung tung biên soạn giả tin tức !”

“Ngươi thật không theo đuổi Britney?” Elena - Boyar như thế nào sẽ dễ dàng tin tưởng,“Britney chính miệng thừa nhận, các ngươi là hảo bằng hữu.”

Matthew lười tiếp tục đáp lại, thuận miệng nói,“Tùy ngươi nói như thế nào.”

Nhìn thấy Matthew không giải thích, Elena - Boyar thấu lại đây hỏi,“Không thể nào? Ngươi thật không theo đuổi Britney? Ta còn chờ ngươi cho ta bạo tạc tính tin tức, ra một thiên tân niên tối hấp dẫn nhãn cầu giải trí tin tức đâu !”

“Ngươi suy nghĩ nhiều.” Matthew nhàn nhạt nói.

“Ngươi......” Elena - Boyar che trán,“Ta nên như thế nào hướng chủ biên công đạo a !”

Matthew hợp thời đến một câu,“Hư cấu a ! hư cấu giả tin tức không phải ngươi am hiểu nhất sao?”

“Ngươi cố ý chọc giận ta, phải không?” Elena - Boyar bạo tính tình lại lộ ra đến, trực tiếp vỗ dưới bàn đá,“Hảo ! ta liền nói ngươi xuất quỹ, quăng Britney !”

“Đừng !” Matthew nhanh chóng nâng tay ngăn lại, Elena - Boyar thật như vậy viết mà nói, lấy Britney tự hỏi vấn đề phương thức, nói không chừng liền sẽ quả thật, hắn xòe tay, nói,“Ta liền một vô danh tiểu tốt, phía trước mượn Britney cọ điểm nhiệt độ, ngươi như vậy viết, có mấy người xem?”

Elena - Boyar nói được chỉ là khí nói, thật như vậy viết, đừng nói đăng báo , ngay cả chủ biên thẩm tra kia một cửa đều qua không được.

Mắt thấy tân niên sắp đến, nàng thật sự tìm không thấy bạo tạc tính tin tức, lúc này mới tìm tới Matthew, cho nên lại hỏi,“Ngươi không phải tại Tom - Hanks cùng Steven - Spielberg kịch tổ sao? Có hay không bán điểm tin tức?”

Matthew trực tiếp lắc đầu,“Kịch tổ hạ cấm khẩu lệnh, ta cái gì cũng không thể với ngươi nói.”

Elena - Boyar thở dài,“Nếu ta tìm không thấy tin tức, liền sẽ bị báo xã khai trừ, các ngươi cũng liền mất đi một tiềm tại hợp tác phóng viên, vẫn là rất có tiền đồ cùng thực lực một.”

Matthew xòe tay,“Ngươi vẫn là đi tìm Helen - Hermann đi.”

Dựa theo hắn cùng với Helen - Hermann ước định, tại không thông tri nàng này người đại diện dưới tình huống, hắn không thể tùy tiện đối Elena - Boyar lộ ra tin tức.

Không nói hay không tuân thủ ước định, Matthew trong lúc nhất thời cũng tưởng không đến cái gì giải trí bát quái, tổng không thể đem hắn cùng Britney sự nói cho Elena - Boyar đi?

Elena - Boyar đứng lên, đại khái cảm xúc không tốt, nhấc chân đạp ghế đá một chút, hoàn cho Matthew một căn ngón giữa, quay đầu liền đi.

“Uy ! ta tưởng đến một hảo đề tài !” Matthew cố ý nói.

“Cái gì?” Elena - Boyar không tự giác dừng lại.

Matthew cười nói,“Ngươi thừa nhận chế tạo ta cùng Britney giả tin tức, ở trên báo chí hướng công chúng giải thích, tin tưởng rất nhiều người sẽ xem .”

Hắn chính là cố ý chèn ép Elena - Boyar, lấy đánh trả cái kia ngón giữa, không nghĩ tới Elena - Boyar so với hắn tưởng còn muốn vô sỉ, suy xét một giây, thế nhưng lầm bầm lầu bầu nói,“Tìm không thấy mặt khác tin tức mà nói, đây cũng là biện pháp.”

Matthew chỉ có thể ngốc ngốc nhìn Elena - Boyar rời khỏi, nữ nhân này căn bản là không tiết. Thao đáng nói.

Ra rừng cây, Matthew trên đường trở về, cấp Helen - Hermann đánh điện thoại, đem cùng Elena - Boyar gặp mặt sự đại khái nói một chút, Elena - Boyar dù sao cũng là giải trí phóng viên, loại sự tình này tốt nhất khiến người đại diện biết chuyện.

Mặt sau trong vài ngày, bao gồm đêm Giáng Sinh cùng lễ Giáng Sinh, hắn đều tại tiếp tục luyện tập nghiên cứu biểu diễn cùng nghiền ngẫm Ronald Speirs nhân vật này trung vượt qua, tuy rằng không có đi ra ngoài, nhưng bản thân cảm giác qua được cũng rất dồi dào.

Lễ Giáng Sinh ngày nghỉ vừa qua, Matthew liền đến Los Angeles quốc tế sân bay, lấy kịch tổ đặt vé máy bay, phản hồi London Hartsfield sân bay, xác thực điểm đến nói, hiện tại hẳn là gọi là Hartsfield trường quay.

Band of Brothers quay chụp sắp tại đây trường quay dựng giữa sân kéo ra mở màn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 85: Siêu Cấp Đại Lão

Tháng mười hai Anh quốc rất lạnh, thiên không vẫn âm trầm, ngẫu nhiên còn sẽ rơi xuống mấy cái hạt mưa, đánh vào trên mặt băng triệt nhập cốt, Matthew bọc kín đại y, cùng mặt khác cùng nhau huấn luyện các diễn viên, tại trợ lý người sản xuất dẫn dắt dưới, đi đến tập hợp hoá trang, trang phục cùng đạo cụ đẳng phần đông bảo đảm bộ môn cự đại kho máy trong, tại chuyên nghiệp nhân viên hiệp trợ dưới, bắt đầu hoàn thành phần mình tạo hình, vi quay chụp làm chuẩn bị.

Hôm nay quay chụp không có Ronald Speirs vai diễn, nhưng Matthew cũng không phải người đứng xem, dĩ nhiên thay tiêu chuẩn 101 hàng không sư lính dù trang bị.

So với Michael - Fassbinder cùng Michael - Cudlitz phần mình đóng vai e liên lão binh, mở màn khi Ronald Speirs cũng không tại e liên, mà là d liên trung úy.

Cho nên, Matthew nhân vật muốn sau gia nhập quay chụp.

Bất quá, hắn sẽ không nhàn rỗi, cùng mặt khác tạm thời không có vai diễn lại thụ qua huấn luyện diễn viên như vậy, cần tại một ít khổng lồ cảnh tượng trung đảm đương đầu người.

Lúc trước hắn ký kết hiệp nghị cũng có phương diện này quy định.

So với kia vài thuần túy lâm thời diễn viên, bọn họ này mấy hoàn thành huấn luyện nhân vật diễn viên, càng như là quân nhân.

Thậm chí tại quay chụp phía trước, Gary - Goetzman liền cùng bọn họ chào hỏi, một ít viễn cảnh cảnh tượng trong, còn sẽ làm cho bọn họ đảm đương cùng e liên tác chiến Đức quân binh lính.

Kịch tổ có còn bị bảo đảm, Matthew những người này cũng được đến qua trù tính công ty ý bảo, tự nhiên sẽ không cự tuyệt.

Này vốn cũng là Hollywood kịch tổ lệ thường, một vài nhân số phần đông cảnh tượng, không chỉ là diễn viên, thậm chí sẽ đem kịch tổ mặt khác bộ môn nhàn tản nhân viên toàn bộ kéo vào đến quay chụp bên trong.

Matthew hóa trang xong, giống như thử vai khi như vậy, thay lính dù phục, mặc tề tác chiến trang bị, ôm một chi Chicago máy chữ, cùng mặt khác diễn viên cùng ra kho máy, tại công tác nhân viên dẫn dắt dưới, xuyên qua một điều hẹp dài đường, đi tới kịch tổ tỉ mỉ bố trí trường quay.

Trường quay bố trí thành vận sức chờ phát động sân bay, từng chiếc phi cơ mô hình dừng ở đường băng tiền, mỗi cách một đoạn còn có pháo cao xạ trận địa, mặc anh quân trang bị lâm thời diễn viên đứng ở pháo cao xạ mặt sau, một bộ tùy thời đều sẽ nã pháo bộ dáng.

Nhìn qua, nơi này giống như là một sắp lâm chiến chiến trường.

Không lớn trường quay trong, tập kết mấy trăm danh diễn viên cùng phía sau màn công tác nhân viên.

Matthew hỗn loạn tại đội ngũ trung, đi theo công tác nhân viên mặt sau, đi đến một chiếc phi cơ mô hình phụ cận, kế tiếp bọn họ muốn ở trong này đảm đương bối cảnh họa.

Bởi trên mặt đều đồ so lộ diện diễn viên càng thêm nồng hậu chiến thuật rằn ri, bọn họ cũng không cần lo lắng mặt mình bị máy quay phim màn ảnh bắt giữ đến, viễn cảnh màn ảnh gia trên mặt rằn ri đủ để che đậy điệu tướng mạo sẵn có.

“Mau nhìn !”

Bên cạnh James - McAvoy đột nhiên dùng ánh mắt đối Matthew ý bảo,“Tom - Hanks cùng Steven - Spielberg đến.”

Không cần hắn nhắc nhở, Matthew cũng thấy được kia hai vị Hollywood siêu cấp đại lão, bọn họ đang tại cùng đạo diễn Phil Alden Robinson cùng nam chính Damian - Lewis trò chuyện.

“Này bộ phim chụp hoàn......”

Đại khái là thấy được Tom - Hanks như vậy siêu cấp đại ngôi sao, James - McAvoy có chút kích động,“Chúng ta hay không sẽ trở thành đại minh tinh?”

Matthew vỗ vỗ hắn vai,“Ngươi tưởng nhiều lắm, chúng ta là đại chế tác bên trong tiểu diễn viên.”

James - McAvoy dần dần tỉnh táo lại, nhún vai, không có lại nói cái gì, thực ra hắn cũng minh bạch, tham diễn này bộ kịch tập, trọng yếu nhất là có thể ở trên bảng lý lịch tăng thêm tầng tầng một bút, trở thành tương lai tìm kiếm tân nhân vật tư bản.

Công tác nhân viên đem bọn họ một hàng bảy người an bài ở trong này, lại công đạo không cần loạn đi, đẳng trợ lý đạo diễn lại đây sau, liền ly khai, cự ly quay chụp còn có đoạn thời gian, Matthew vừa cùng James - McAvoy nói chuyện phiếm đánh rắm, biên chung quanh xem xét, hảo kỳ đánh giá toàn bộ trường quay.

Trường quay người nhiều, này nọ cũng nhiều, lại trật tự ngay ngắn, không có một chút tán loạn.

Lui tới rất nhiều nhân trung, hắn mơ hồ từng nhìn đến không thiếu có điểm quen thuộc gương mặt, khả năng là từng xem đạo bản điện ảnh khi gặp qua, trong đó nhìn quen thuộc nhất một, nhớ rõ là Tom - Cruise [ Mission Impossible ] sau mấy bộ trung một trọng yếu vai phụ, hắn cũng không biết đối phương tên gọi là gì.

Một danh trợ lý đạo diễn đi tới, dặn dò một hồi quay chụp khi sự nghi, Matthew những người này chỉ là bối cảnh họa, yêu cầu cũng không nghiêm khắc.

“Không cần đối diện màn ảnh !” Hắn chỉ máy quay phim mắc vị trí, nói,“Làm chút lâm chiến tiền binh lính việc nên làm.”

Trợ lý đạo diễn rất nhanh rời đi, bảy người đều có phần mình bất đồng lý giải, một người buông xuống trang bị bao nằm trên mặt đất đọc thư, một người sửa sang lại súng lục, James - McAvoy móc ra thập tự giá lẩm bẩm, Matthew dứt khoát lấy xuống lưng Chicago máy chữ dỡ ra làm kiểm tra.

Này không chỉ là đạo cụ, là một phen chân chính Thompson súng tiểu liên, chỉ là không có viên đạn mà thôi.

“Thanh trường !” Có khuếch đại âm thanh loa vang lên,“Các bộ môn chú ý ! hiện tại thanh trường !”

Ngắn ngủi vài phút thời gian, trừ diễn viên ngoài người khác, tất cả đều từ sân bay trong triệt đi ra ngoài.

Matthew cũng không quản bên kia phát hào cái gì mệnh lệnh, tựa như quân nhân chân chính như vậy, dỡ ra Thompson súng tiểu liên từng cái linh kiện, chăm chú làm kiểm tra.

Này phi thường phù hợp một sử dụng Thompson súng tiểu liên sĩ quan lâm chiến phía trước hình tượng, chung quy loại này súng ống nổi danh yêu kẹt.

Quay chụp lúc nào bắt đầu , Matthew cũng không biết, hắn hoàn toàn đầu nhập đến một sắp lên chiến trường sĩ quan nhân vật trong, cũng có thể nói hắn đã đem chính mình trở thành Ronald Speirs, cũng không quản người khác làm cái gì, tự mình làm chính mình sự tình.

Dỡ ra Thompson súng tiểu liên kiểm tra một lần, lại lần nữa trang hảo, lấy ra từng cái viên đạn giáp xem xét, trong lúc James - McAvoy ngồi xổm xuống, đưa qua một căn vô thuốc lá đạo cụ thuốc lá, hắn cũng lấy ra bật lửa châm, trừu lên.

Súng lục, bình nước, viên đạn giáp, lựu đạn bao, mặt nạ phòng độc, thậm chí áo mưa, hắn đều lấy ra kiểm tra một lần.

Cuối cùng, hắn cầm lấy chủy thủ, tìm ra một căn tiểu mao khăn lau lau thời điểm, James - McAvoy kéo hắn một phen,“Hảo, đổi nơi sân !”

Matthew đem trang bị tất cả đều thu thập hảo, đi theo James - McAvoy mặt sau, triều sân bay bên kia đi, vừa đi vừa hỏi,“Bên này tất cả đều chụp xong?”

“Năm điều màn ảnh......” James - McAvoy hồi đáp,“Tất cả đều chụp xong !”

Bọn họ đi theo một danh trợ lý đạo diễn mặt sau, đi đến sân bay bên trái trên bãi đất trống, cùng mặt khác thân xuyên 101 hàng không sư trang phục diễn viên xếp thành đội ngũ, đảm đương Damian - Lewis quay chụp khi bối cảnh họa.

Bởi Matthew nhân vật Ronald Speirs sẽ không tại đệ nhất tập trung ngay mặt lượng tướng, bắt đầu quay chụp đệ nhất giai đoạn, Matthew cùng đóng vai e liên hậu kỳ tân binh James - McAvoy như vậy, chỉ là tại quay chụp trung đảm đương bối cảnh họa.

Bọn họ những người này trải qua hơn một tháng chuyên nghiệp huấn luyện, một ít cần biểu hiện quân nhân tố chất viễn cảnh màn ảnh, so lâm thời diễn viên càng giống quân nhân.

Mấy ngày kế tiếp, Matthew quay chụp cơ bản đều là ở loại này tình huống trung vượt qua, cũng thấy được kịch tổ tối đại bài chính thức diễn viên -- David - Schwimmer.

Cũng chính là Friends trung Ross.

Matthew không nhìn qua này bộ hệ liệt kịch, đều là nghe James - McAvoy nói lên .

Bất quá, đối với David - Schwimmer đóng vai Sobel thượng úy, Matthew có rất sâu ấn tượng, nguyên tác trung nhiều vị lão binh đều nói đến qua hắn, cho rằng hắn đối sau này e liên ảnh hưởng cự đại.

Hắn nhớ rõ hồi ức lục trung có một thiên như vậy viết nói: Herbert - Sobel thượng úy tạo ra e liên, không chỉ bởi vì hắn cố ý cường điệu thể năng cùng chiến thuật kỹ xảo huấn luyện cứu rất nhiều người mệnh, cũng bởi vì mọi người cộng đồng chán ghét hắn mà trở nên càng thêm đoàn kết.

Matthew thậm chí do nhân vật này liên hệ đến Tom - West, cũng chính là vì Tom - West tồn tại, luôn luôn không thế nào đối phó người Anh cùng người Mỹ mới đoàn kết thành một chỉnh thể, tại một người Đức cùng một người Anh kế hoạch dưới, xử lý ma quỷ huấn luyện viên.

Về phần Matthew chính mình, hắn không cùng bất luận kẻ nào lộ ra qua chính mình làm những chuyện, cũng sẽ không thừa nhận này cùng chính mình có liên quan.

Một lần nữa trở lại London, tựa như Helen - Hermann dặn dò như vậy, Matthew tận khả năng biểu hiện đê điệu cùng chuyên nghiệp, toàn bộ tinh lực đều đầu nhập đến nhân vật cùng quay chụp trong, hơn nữa hắn chỉ là một không tính thu hút nhân vật diễn viên, chỉ cần không gặp đến Kate - Jeffrey cái loại này kì ba, bản thân cũng sẽ không dẫn nhân quan chú.

Kate - Jeffrey rời đi sau, kịch tổ cũng an ổn rất nhiều, Tom - Hanks cùng Steven - Spielberg hai người đều đến trường quay tọa trấn, Hollywood siêu cấp đại lão uy nghiêm đủ để chấn nhiếp trụ tuyệt đại đa số nhân.

Theo James - McAvoy theo như lời, Kate - Jeffrey phụ thân từng đến trường quay cầu kiến Tom - Hanks, lại bị Tom - Hanks uyển cự .

Quay chụp trung, Matthew trừ hoàn thành chính mình công tác, còn mở to hai mắt cùng vểnh tai, cẩn thận quan sát chủ yếu diễn viên lâm trường biểu diễn, cùng với đạo diễn quay chụp yêu cầu đợi đã (vân vân).

Này mấy với hắn mà nói đều là khó được kinh nghiệm.

Đệ nhất tập quay chụp chỉnh chỉnh hai mươi ngày thời gian, theo sau kịch tổ một khắc cũng không dừng đầu nhập đến đệ nhị tập quay chụp trong.

Một lần này, Matthew không cần lại đi đảm đương bối cảnh diễn viên, hắn nhân vật Ronald Speirs tại quay chụp trung chính thức lên sân.

Hoá trang gian bên trong, mặc hảo sở hữu trang bị, lại khiến hoá trang sư tại mặt bộ bôi lên chiến thuật thuốc màu, Matthew cõng Chicago máy chữ, đi tới quay chụp trường quay.

Nơi này nguyên bản là một mảnh bỏ hoang sân bay doanh địa, kịch tổ lâm thời dựng ra một trước mắt sang di, đổ nát thê lương Pháp quốc thôn nhỏ, còn tại lâm thời trong kiến trúc dự lưu phần đông ẩn nấp máy quay vị, có thể từ bất đồng góc độ quay chụp phòng bên trong cùng trên ngã tư đường vai diễn.

Matthew tới được thời điểm, trường quay trung tụ tập hàng loạt đảm đương bối cảnh họa binh lính, Matthew ở trong đó thấy được James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder.

“Hắc, Matthew !”

Trường quay trung, một danh trợ lý đạo diễn tiếp đón hắn,“Lại đây, đến bên này !”

Matthew mau đi qua, đứng ở một bức sụp đổ tường gạch biên, đợi một hồi, Damian - Lewis cùng một vị khác chủ yếu diễn viên cũng lại đây .

Hắn cảnh đầu tiên, chính là cùng nam chính đối thoại hí.

Trợ lý đạo diễn hiệp trợ ba người trạm vị, đạo diễn thông qua máy quay phim quan sát, Matthew rõ ràng chính mình phân lượng, nói cái gì cũng không nói, hoàn toàn dựa theo phân phó hành động.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 86: Làm Tốt

Đối với chính mình nhân vật, Matthew quá khứ mấy tháng làm sung túc chuẩn bị, hơn nữa Ronald Speirs cũng là Helen - Hermann kết hợp hắn tự thân ưu khuyết điểm tỉ mỉ lựa chọn nhân vật, này một ngạnh hán loại thiết huyết quân nhân, tuyệt đại đa số thời gian treo tại trên mặt biểu tình đều là kiên nghị, không cần diễn viên làm quá nhiều điều chỉnh.

Này có thể thích hợp che giấu Matthew kỹ xảo biểu diễn không đủ chỗ thiếu hụt.

Matthew đứng ở Damian - Lewis cùng Neill - McDonnell hai danh chủ yếu diễn viên một bên, tĩnh đẳng quay chụp bắt đầu.

Hắn chuẩn bị lâu như vậy, đối quay chụp tràn ngập chờ mong.

“Band of Brothers, đệ nhị tập, thứ mười một trường, màn thứ năm, hiện tại bắt đầu !”

Thư ký trường quay thanh âm vang lên nháy mắt, Matthew lập tức tiến vào trạng thái, cảnh này hắn đối với gương diễn luyện qua không dưới hai mươi lần, sớm rục trong lòng.

Cùng hắn bản thân diễn luyện bất đồng là, bên cạnh nhiều diễn viên cùng máy quay phim, nhưng hắn không phải tân đinh, sẽ không tái phạm xem máy quay phim màn ảnh loại này thấp cấp sai lầm.

“Spears trung úy !” Damian - Lewis nhìn Matthew, hỏi,“Ngươi bên kia thế nào?”

Matthew khẽ lắc đầu,“Không tốt lắm.”

Damian - Lewis lại hỏi,“d liên tập hợp bao nhiêu nhân?”

Matthew trên mặt hiện ra bất đắc dĩ,“Nhân không nhiều, ước chừng hai mươi ......”

“Đình !” Đạo diễn Richard - Loncraine kêu ngừng quay chụp,“Không đúng !”

Nghe nói như thế, Matthew lập tức từ nhân vật bên trong thoát khỏi đi ra, nhanh chóng hồi tưởng vừa biểu hiện, muốn tìm đến chính mình nơi nào phạm vào sai.

Chung quy, đạo diễn là tại hắn nói lời kịch thời điểm kêu đình.

Đạo diễn Richard - Loncraine đứng lên, đối máy quay phim trước màn ảnh ba diễn viên khoát tay,“Cùng các ngươi không quan hệ, là cảnh tượng thiết kế có vấn đề.”

Hắn đi đến Matthew cùng Damian - Lewis trung gian, trước xem xem Matthew, lại nhìn nhìn Damian - Lewis, nhíu mày tự hỏi.

Matthew theo bản năng tưởng sờ mặt, đột nhiên ý thức được trên mặt còn có rằn ri, đành phải sờ soạng phía dưới khôi.

“Một lần nữa thiết kế cảnh tượng !” Richard - Loncraine từ Matthew cùng Damian - Lewis trung gian đi ra,“Ta muốn đối cảnh tượng tiến hành điều chỉnh.”

Nguyên bản vai diễn, là Matthew đóng vai Ronald Speirs đứng ở chỗ này, cùng Damian - Lewis nói vài câu rời đi, sau đó đi Đức quân tù binh chỗ đó, coi như là dẫn ra nhân vật này.

Richard - Loncraine hiển nhiên có ý nghĩ của mình, cùng Tom - Hanks đơn giản trao đổi qua đi, cũng được đến Tom - Hanks duy trì.

Về phần diễn viên ý kiến, bao gồm Damian - Lewis ở bên trong, ba người đều không là nổi danh diễn viên, cơ bản có thể xem nhẹ bất kể.

Tuyệt đại đa số dưới tình huống, diễn viên cũng không chen được miệng.

Rất nhanh, Richard - Loncraine hoàn thành điều chỉnh, lại đến đến ba vị diễn viên trung gian.

Hắn đầu tiên nhìn về phía Matthew, nói,“Quay chụp khi ngươi không cần đứng đến nơi này.”

Matthew cho rằng hắn muốn xóa đi Ronald Speirs tại đây vai diễn, tâm lý có điểm mâu thuẫn, bất quá vẫn là gật đầu nói,“Hảo.”

Richard - Loncraine quay đầu đối Damian - Lewis cùng Neill - McDonnell hai người nói,“Các ngươi tiếp tục lần trước hí về Meehan trung úy cùng e liên tối cao quan chỉ huy trò chuyện.”

Damian - Lewis cùng Neill - McDonnell không có ý kiến.

“Matthew !” Richard - Loncraine lại quay người lại đến, chỉ Damian - Lewis cùng Neill - McDonnell nói,“Ngươi từ doanh bộ bên kia lại đây, chờ bọn hắn hai thảo luận tiếp cận vĩ thanh khi, ngươi đi tới, lời kịch không biến.”

Hắn tự mình biểu thị một lần tẩu vị, lại đối Matthew nói,“Ngươi rời đi thời điểm, nhớ rõ cùng bọn họ muốn yên, ngươi tiếp theo trường muốn cho người Đức phát yên.”

“Ta hiểu được.” Matthew nói.

Hắn vai diễn không có san giảm, ngược lại so trong kịch bản gia tăng một điểm.

“Hảo !” Richard - Loncraine trở lại đạo diễn vị trí, la lớn,“Các ngươi diễn luyện một lần.”

Matthew cùng Damian - Lewis cùng Neill - McDonnell nhanh chóng quen thuộc một lần tân thiết kế, sau đó quay chụp một lần nữa bắt đầu.

Một lần này, Matthew đứng ở dựa vào hướng doanh bộ màn ảnh bên ngoài, cẩn thận lắng nghe Damian - Lewis cùng Neill - McDonnell đối thoại.

“...... Nếu hắn mất tích , Dick.” Neill - McDonnell đối Damian - Lewis nói,“Ngươi chẳng phải chính là e liên tối cao trưởng quan?”

Nghe đến câu này, Matthew lập tức đi qua, nhanh đến kia hai người phụ cận khi, Damian - Lewis vừa đúng quay đầu nhìn lại đây, chủ động chào hỏi,“Hải, Spears trung úy.”

Matthew đi đến hắn bên cạnh, cùng Damian - Lewis bắt tay,“Hải, Dick.”

Damian - Lewis hỏi,“d liên tập kết bao nhiêu nhân?”

“Không quá nhiều.” Matthew trên mặt cơ bản không có cái gì biểu tình,“Ước chừng hai mươi nhân.”

“Ngươi là duy nhất quan quân?” Damian - Lewis lại hỏi.

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Trước mắt đến nói là.” Hắn cố ý tạm dừng một chút, nói,“Còn tại chờ đợi mệnh lệnh.”

Từ ban đầu đến hiện tại, hắn cũng không có dư thừa động tác cùng biểu tình, lạnh lùng giống như là nham thạch.

Matthew sở nghiên cứu qua ảnh thị tác phẩm cùng tương quan tư liệu trung, thiết huyết quân nhân cơ bản đều là như vậy.

Hắn chủ động mở miệng hỏi,“Ngươi có thuốc lá sao?”

Damian - Lewis lắc đầu, Neill - McDonnell từ trong túi áo lấy ra một gói thuốc lá đưa qua, Matthew tiếp được sau một câu cũng không có nói, xoay người trực tiếp rời đi.

Đạo diễn Richard - Loncraine thanh âm lúc này truyền tới,“Hảo ! này một điều qua !” Tiếp, hắn lại rống lớn nói,“Chuyển trường quay chụp !”

Kịch tổ chuẩn bị chuyển tới bên cạnh trường quay quay chụp Đức quân tù binh vai diễn, Matthew tiến vào diễn viên nơi nghỉ ngơi ngồi xuống, lập tức có người đưa lên lông dày thảm, lại bưng tới một ly nhiệt cà phê, tuy rằng hắn rất muốn là một chén trà nóng, cho dù là trà lài trung kém nhất cũng được, nhưng làm một nhân vật diễn viên, phương diện này cũng không thể có quá nhiều chú ý.

Matthew phủ thêm thảm lông, uống một ngụm nhiệt cà phê, cảm giác ấm áp một ít.

Thời gian đã bước vào 2000 năm, một tháng hạ tuần cứ việc không giống tháng mười hai lạnh như vậy, lại cũng gió rét từng trận.

Bọn họ này mấy diễn viên đóng vai là tháng sáu đăng lục Pháp quốc binh lính, đương nhiên không thể xuyên rất dầy, quay phim khi cơ bản đều là đơn y.

Nửa tách cà phê vào bụng, Matthew vừa buông xuống ly, hoá trang sư liền tới đây bổ trang, may mà đầy mặt thuốc màu không cần làm quá nhiều điều chỉnh, thêm thời tiết lãnh cũng sẽ không bị mồ hôi lộng hoa, rất nhanh cũng liền hoàn thành .

“Thật lạnh a !” Michael - Fassbinder xoa xoa tay đi vào nơi nghỉ ngơi, kéo qua một cái ghế ngồi ở Matthew bên cạnh,“Anh quốc quỷ thời tiết quả thực muốn mạng người.”

Matthew nhìn về phía hắn, hỏi,“Ngươi vai diễn hoàn thành .”

“Còn không có đâu, bất quá tạm thời dùng không đến ta.” Michael - Fassbinder đi tiếp một ly nhiệt cà phê,“Ta tiến vào ấm áp một chút.”

Hắn uống một ngụm cà phê, triều Matthew dựng thẳng lên cùng ngón cái,“Ngươi vừa rồi biểu hiện thật tuyệt ! một điểm đều không như là tân nhân.”

“Thật sao?” Matthew hỏi.

Michael - Fassbinder rất chăm chú gật gật đầu,“Đương nhiên là thật ?” Hắn bày ra một bộ lỗ mũi triêu thiên bộ dáng,“Ta dùng được lấy lòng ngươi sao?”

Matthew lập tức lắc đầu,“Không cần.”

“Ta tưởng hỏi một chút ngươi......” Michael - Fassbinder trên mặt tất cả đều là hảo kỳ,“Ngươi vì cái này nhân vật chuẩn bị bao lâu thời gian?”

“Ta nghĩ nghĩ a......” Matthew tính một chút,“Bốn năm tháng đi.”

Michael - Fassbinder có chút giật mình,“Vì như vậy một tiểu nhân vật, cầm ra mấy tháng làm chuẩn bị?” Hắn dần dần có hiểu ra,“Trách không được huấn luyện khi ngươi biểu hiện tốt nhất, vừa quay chụp khi cũng không kém.”

Diễn viên vi một nhân vật chính chuẩn bị mấy tháng rất thường gặp, vi một tiểu nhân vật chuẩn bị bốn năm tháng, liền tương đối ít .

“Matthew !”

Một trợ lý đạo diễn lúc này đi đến,“Mau của ngươi vai diễn , đi trường quay làm chuẩn bị đi.”

“Ta này liền đi.”

Matthew chào hỏi, ra diễn viên nơi nghỉ ngơi, đi vào trải rộng nước bùn tiểu đạo, tiểu đạo hai bên là kịch tổ dựng thẳng lên cây giả, nhìn qua cùng thật sự giống nhau, dưới tàng cây còn có bụi cỏ, cũng đều là giả .

Đối với hôm nay Hollywood điện ảnh đến nói, làm đến này mấy chỉ là cơ bản nhất sự tình.

Không nói người khác, Matthew xem nhiều sau, đều thấy cũng không ngạc nhiên .

Kịch tổ điều chỉnh hoàn tất sau, quay chụp lại bắt đầu, Matthew mang hảo mũ giáp, tiến vào quay chụp nơi sân.

Hắn đối với nhân vật có đủ nhiều nghiên cứu, biết quay chụp khi không cần biểu hiện quá nhiều, chỉ cần duy trì thượng một màn ảnh trạng thái liền đủ rồi.

Nghe được đạo diễn Richard - Loncraine hô bắt đầu thanh âm, Matthew ngậm thuốc lá, tay phải mang theo Chicago máy chữ, đạp ở bùn lầy trên tiểu đạo, triều Đức quân tù binh bên kia đi.

Cùng tham gia huấn luyện Scott - Grimes từ hắn bên cạnh trải qua, Matthew phảng phất không thấy được như vậy, ánh mắt kiên định hướng đi phía trước.

Hắn nhìn nhìn Đức quân tù binh, từ trong túi áo lấy ra muốn tới kia hộp thuốc lá,“Thuốc lá?”

Một đóng vai Đức binh lâm thời diễn viên đi tới, Matthew đem chỉnh hạp yên đưa cho hắn,“Cho ngươi.”

Cái kia lâm thời diễn viên cấp sở hữu Đức binh phát yên, Matthew từ một đám Đức binh trên mặt đảo qua, phun ra một vòng khói......

“good !”

Này một lần liền qua, đạo diễn Richard - Loncraine tựa hồ phi thường hài lòng,“Matthew - Horner, làm tốt lắm !”

Nghe được đạo diễn mà nói, Matthew hái xuống mũ sắt, lộ ra một xán lạn tươi cười.

Ngắn ngủi điều chỉnh sau, quay chụp tiếp tục, lần này chụp tất cả đều là Matthew nổ súng xạ kích đặc tả màn ảnh, vỗ chừng năm điều, đạo diễn mới tuyên bố hoàn thành.

Matthew hái xuống mũ giáp, nhảy xuống đống đất, chuẩn bị đi tẩy trang.

Hôm nay hắn màn ảnh toàn bộ quay chụp hoàn tất .

Trận này về Ronald Speirs bắn chết Đức quân tù binh hí, kịch tổ cũng không có cấp ra minh xác đáp án, áp dụng mịt mờ biểu hiện thủ pháp, giống như là các lão binh ở giữa nghe đồn như vậy.

Đệ nhị tập quay chụp trung, về Ronald Speirs vai diễn cũng không nhiều, Matthew theo sau lại quay chụp một điều mang binh trợ giúp e liên hí, liền hoàn thành hắn tại đây tập trung sở hữu vai diễn.

Kịch tổ liên tục tại Hartsfield sân bay quay chụp một tháng, cho dù là Matthew cũng thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, kịch tổ cũng cho theo sau không có vai diễn quay chụp diễn viên hai ngày nghỉ kỳ.

Matthew vốn muốn lợi dụng này hai ngày thời gian đi vấn an Britney, nhưng đánh qua điện thoại sau, chỉ có thể sửa đổi kế hoạch, Britney toàn cầu tuần diễn đã kéo ra đại mạc, căn bản không thời gian thấy hắn.

Bất quá, hắn tại Anh quốc cũng không cô đơn, trong kịch tổ cũng có người quen cùng nhau pha trộn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 87: Đối Thủ Một Mất Một Còn

“Eion, nâng cốc đổ đầy !”

Tửu ba trung vang lên Michael - Cudlitz hào phóng thanh âm,“Mỗi người ly đều đổ đầy !”

Cầm bình rượu Eion Bailey trước sau cấp Matthew, Michael - Cudlitz, James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder chén rượu đổ lên nửa ly Whisky.

“Hảo !” James - McAvoy hô to một tiếng,“Chuẩn bị bắt đầu !”

Hắn cầm một cái thìa, đặt ở trên bàn, chuyển động lên, cái thìa bay nhanh xoay tròn, cuối cùng cán thìa chỉ hướng Matthew.

“Ta a......”

Matthew không có cách nào, cầm lấy trước mặt chỉ bài, không đi xem chỉ bài ngay mặt, tiếp nhận Michael - Fassbinder đưa qua hai mặt keo, đem thẻ bài ngay mặt hướng ra ngoài dán tại trên trán.

Này rất rõ ràng chính là trò chơi.

Kịch tổ nghỉ hai ngày, Matthew không chỗ có thể đi, dứt khoát ban ngày cùng những người này đi dạo London, buổi tối thấu cùng nhau đùa giỡn trò chơi uống rượu.

Đây là một giải đố trò chơi, mỗi người tại thẻ bài ngay mặt viết lên một điện ảnh nhân vật chính, sau đó tẩy bài các phát nhất trương, bị lựa chọn nhân đem thẻ bài dán tại trên trán, để gọi người khác nhìn thấy, giải đố giả có thể hướng bốn người mỗi người hỏi một lần, người trả lời chỉ có thể nói đúng cùng sai, hỏi xong còn đoán không trúng mà nói, liền uống mất trong chén Whisky, đoán trúng mà nói mặt khác bốn người thị hỏi số lần uống rượu.

Tỷ như Matthew hỏi thứ nhất vấn đề liền đoán được, bọn họ mỗi người muốn uống bốn ly, hai vấn đề là ba ly, lấy này loại suy.

“Nhanh lên, Matthew !” Michael - Fassbinder thúc giục nói,“Bắt đầu đi !”

“Kia hảo !”

Tuy rằng thẻ bài trên viết đều là điện ảnh trung nhân vật chính, nhưng này phạm vi như cũ phi thường rộng, Matthew cũng không trông cậy vào thứ nhất vấn đề liền có thể đoán ra, hỏi trước Michael - Fassbinder,“Đây là người Mĩ sao?”

“Vâng !” Michael - Fassbinder gật đầu.

Matthew nghĩ nghĩ, lại hỏi James - McAvoy,“Này hay không là nam tính?”

James - Mike ốc y lập tức trả lời, “Vâng !”

“Như vậy xảo.” Matthew nghĩ đến chính mình viết thẻ bài, lại hỏi Michael - Cudlitz,“Hắn phải chăng thích cứu vãn thế giới?”

Michael - Cudlitz há miệng đi, vẫn là thừa nhận,“Đúng vậy.”

Matthew không lại đặt câu hỏi, ha ha cười hai tiếng, thò tay đi sờ trên trán bài, đồng thời nói,“Siêu nhân !”

Nói xong, hắn lấy xuống trên trán bài, sau đó ngẩn người, bài trên mặt viết được căn bản không phải siêu nhân, mà là Batman !

“Này là ai viết ?” Matthew chất vấn người còn lại,“Ai a? Ta viết siêu nhân, ngươi viết Batman, ta còn cho rằng......”

Michael - Fassbinder ngắt lời hắn,“Matthew ! từ đâu đến nhiều như vậy lời vô nghĩa, nhận đánh cược chịu thua !”

Matthew bưng lên chén rượu, một ngụm uống sạch bên trong Whisky, mặt không đổi sắc, nói,“Lại đến !”

“Đợi đã.” James - McAvoy nhìn về phía tửu ba nhập khẩu địa phương, đối Michael - Fassbinder nói,“Ngươi tại London trung tâm hí kịch trường học đối thủ một mất một còn đến.”

Michael - Fassbinder cũng nhìn về phía bên kia,“Hắn như thế nào cũng đến này kịch tổ?”

Matthew quay đầu, nhìn về phía tửu ba cửa, chỉ thấy một người trẻ tuổi vừa đi vào đến, người kia thân hình không tính cao, lại phi thường khỏe mạnh.

“Này là ai?” Hắn hỏi.

“Tom - Hardy.” Michael - Fassbinder nói thẳng,“Một hỗn tiểu tử.”

Người nọ cũng thấy được Michael - Fassbinder, liền như vậy đi tới, tới Matthew ở này một bàn phụ cận khi, dùng cằm điểm điểm Michael - Fassbinder,“Thật xảo a, Mike.”

Matthew cự ly tửu ba cửa gần nhất, Tom - Hardy trước hết đi tới hắn mặt sau,“Mấy ngày hôm trước quay chụp thời điểm, liền cảm giác có người nhìn quen mắt, không nghĩ tới là ngươi.”

“Đúng vậy, thật xảo.” Michael - Fassbinder lộ ra như cá mập tươi cười,“Ngồi xuống cùng nhau uống một chén.”

Tom - Hardy khinh thường cười cười, tiến lên một bước, thò tay chống tại Matthew trên lưng ghế dựa,“Cùng các ngươi?” Hắn lắc lắc đầu,“Ta hẹn bằng hữu.”

Matthew có thể nghe được đi ra, Tom - Hardy cùng Michael - Fassbinder ở giữa rất không đối phó, nhưng hai người coi như khắc chế, trừ lấy nói chèn ép cùng châm chọc, không có làm ra mặt khác quá mức khác người hành động.

Này giữa hai người có cái gì mâu thuẫn, hắn không rõ ràng, cho nên vẫn không có mở miệng, chỉ là tại Tom - Hardy nâng tay lên nói chuyện, muốn lại chống tại hắn trên lưng ghế dựa thời điểm, đột nhiên hướng về phía trước dịch ghế dựa, khiến Tom - Hardy cầm không.

Tom - Hardy cúi đầu nhìn Matthew liếc nhìn, gặp là nhất trương xa lạ gương mặt, ngạo mạn hừ một tiếng, lại cùng Michael - Fassbinder cho nhau chèn ép vài câu, rời đi nơi này tìm trương bàn trống, ước hảo nhân rất nhanh đi tới tửu ba, khiến Matthew đám người không nghĩ tới là, cùng hắn có ước dĩ nhiên là nam chính Damian - Lewis.

“Hải, Damian.” Matthew mấy ngày hôm trước vừa cùng hắn cùng nhau đáp qua hí, coi như là nhận thức,“Lại đây uống một chén sao?”

Damian - Lewis phi thường biết làm người, cùng Matthew bọn họ nhất nhất chào hỏi, còn nói thêm,“Ngày sau ta mời các ngươi.”

Matthew cũng không miễn cưỡng, khách sáo vài câu, mặc hắn hướng đi Tom - Hardy kia một bàn.

“Ngươi cùng hắn có mâu thuẫn?” Michael - Cudlitz hảo kỳ nhìn Tom - Hardy.

Michael - Fassbinder cũng không giấu diếm,“Nói chết đối đầu là James rất khoa trương . Đơn giản chính là tại hí kịch học viện thời điểm, cạnh tranh học viện đoàn kịch qua vài vai diễn, có đôi khi ta thắng, có đôi khi hắn thắng.”

Michael - Cudlitz vừa nghe, không có hứng thú,“Cứ như vậy a?”

“Hắn nói được rất đơn giản .” James - McAvoy bưng lên chén rượu uống một ngụm,“Người này nổi danh lòng dạ hẹp hòi, ỷ vào phụ thân là London có chút địa vị biên kịch, thường xuyên ở sau lưng giở trò, Michael nếm qua vài lần mệt.”

Michael - Fassbinder có vẻ không thế nào để ý,“Đều là việc nhỏ.”

Lời này nói được đơn giản, Matthew lại có thể nhìn ra đến, Michael - Fassbinder trong lòng không thế nào thống khoái, hơn nữa từ Tom - West sự kiện đến xem, hắn cũng không phải cái loại này ăn mệt liền nghẹn ở trong lòng nhân.

“Hắn nhận thức Damian?” Matthew chuyển hướng đề tài.

“Này có cái gì kỳ quái .” James - McAvoy nói tiếp nói,“Hắn cha mẹ đều là Anh quốc trong giới văn nghệ nhân.”

Có Tom - Hardy này một ra, mấy người ở giữa không khí không giống phía trước như vậy nhiệt liệt, lại uống một chén rượu, liền tại Matthew đề nghị dưới ly khai tửu ba.

Đi ở gió lạnh thê thê trên đường, Michael - Cudlitz hỏi,“Kế tiếp làm cái gì? Tìm một chỗ cuồng hoan?”

“Coi như hết.” James - McAvoy bị gió thổi qua, rượu kình toàn lên đây,“Ta choáng váng đầu, tưởng trở về ngủ.”

Michael - Fassbinder phụ họa nói,“Ta cũng chuẩn bị trở về ngủ.”

Matthew nhìn nhìn thời gian,“Kia liền về khách sạn đi, ngày mai ngủ nướng !”

Quay chụp thời điểm, mỗi ngày đều phải sáng sớm, hoá trang cần hao phí đại lượng thời gian, kịch tổ cũng không khả năng chờ bọn hắn loại này nhân vật diễn viên.

Trở lại khách sạn, tắm rửa, Matthew ngả đầu liền ngủ, một giấc này ngủ được dị thường thơm ngọt, thẳng đến buổi sáng bị chuông di động thanh đánh thức.

Hắn từ gối đầu phía dưới lấy ra di động, cũng không nhìn dãy số, liền ấn nút nghe máy, tức giận nói,“Ai a? Sớm như vậy......”

“Là ta, Helen.” Ống nghe trung truyền đến Helen - Hermann thanh âm,“Ta đến London , tại đi Hartsfield sân bay trên đường, phỏng chừng lại qua mười lăm phút liền có thể đến ngươi vào ở khách sạn.”

Matthew trực tiếp ngồi dậy,“Helen, ngươi tới làm cái gì?”

“Bên này có nghiệp vụ muốn xử lý.” Helen - Hermann thanh âm rất bình thản,“Thuận tiện xem xem ngươi có hay không chọc phiền toái.”

“Hảo, ta không cùng ngươi nói nữa.” Matthew lười đáp lại, nói thẳng,“Ta hiện tại rời giường, một hồi ta tại khách sạn tầng một phòng ăn (nhà hàng) chờ ngươi.”

Cắt đứt điện thoại, hắn bằng nhanh nhất tốc độ rửa mặt hoàn tất, đổi một thân chính thức điểm quần áo, vội vã ra phòng, đi đến tầng một phòng ăn (nhà hàng), bởi thời gian không tính muộn, còn có tự phục vụ bữa sáng có thể hưởng dụng.

Matthew chọn mấy thứ cơm điểm, bưng đi đến cả đội phòng ăn (nhà hàng) cửa vị trí, một mảnh Bacon còn không có ăn xong, Helen - Hermann liền xuất hiện ở phòng ăn (nhà hàng) cửa.

Nàng tiến vào liền thấy được Matthew, trực tiếp đi tới.

“Nếm qua điểm tâm sao?” Matthew chỉ chỉ ăn uống đặt khu,“Chưa ăn mà nói có thể đi lấy điểm, quẹt thẻ của ta.”

Kịch tổ cho bọn họ này mấy diễn viên trang bị cơm tạp, có thể tại vào ở khách sạn cùng trường quay trong phòng ăn thông dụng, đi theo Gladiator kịch tổ quay chụp khi như vậy, kịch tổ ẩm thực phương diện đãi ngộ không thể xoi mói.

Helen - Hermann mặc một thân chức nghiệp tây trang, nâng ánh mắt, kéo ra ghế dựa ngồi ở Matthew đối diện, nói,“Không cần, ta tại sân bay nếm qua .”

Matthew cũng không khách khí, xiên lên một mảnh Bacon đặt ở hai miếng bánh mì bên trong, cắn một ngụm lớn, Helen - Hermann nhìn nhìn đồng hồ, nói,“Ta mười giờ hẹn nhân, thời gian tương đối nhanh......”

Nàng nói còn chưa dứt lời, từ phía sau lại đây một người, lớn tiếng cùng Matthew chào hỏi,“Hải, Matthew, sớm như vậy.”

Helen - Hermann ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn, người nọ vừa lúc cũng nhìn về phía nàng.

Người tới là Michael - Cudlitz, nhìn Helen - Hermann hỏi,“Matthew, đây là ngươi bạn gái?”

Không đợi Matthew cùng Helen - Hermann mở miệng, hắn liền cấp hồ hồ vươn tay,“Ngươi hảo, ta là Michael - Cudlitz......”

Helen - Hermann căn bản không nắm tay hắn, nói thẳng,“Ta là Matthew - Horner người đại diện.”

“Ách......” Michael - Cudlitz sửng sốt dưới, tiếp ngượng ngùng nói,“Xin lỗi, xin lỗi.”

Helen - Hermann gật đầu, không có để ý hắn ý tứ, Matthew cấp Michael - Cudlitz sử ánh mắt.

Michael - Cudlitz cùng Matthew cũng rất quen thuộc , lập tức tránh ra, vừa đi còn biên nói thầm,“Bộ dạng như vậy xinh đẹp, đương người đại diện không phải lãng phí sao......”

“Kịch tổ diễn viên.” Matthew giải thích một câu,“Rất ngay thẳng một người.”

“Ân.” Helen - Hermann thoáng phóng thấp thanh âm,“Thời gian hữu hạn, ta một hồi liền đi.”

Matthew cố ý bày ra đầy mặt thất vọng,“Không thể nào? Ngươi thật sự là tiện đường lại đây xem ta?”

Helen - Hermann căn bản không để ý tới hắn những lời này, nói,“Ngươi tham diễn phim, ta cho ngươi tranh thủ đến đi lần đầu thảm đỏ cơ hội......”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 88: Đổi Hắn

Nghe được Helen - Hermann mà nói, Matthew lập tức nghĩ đến phía trước ở trên báo chí xem qua tin tức, hắn tham dự biểu diễn Girl, Interrupted đạt được Oscar tốt nhất nữ chính cùng tốt nhất nữ phụ đẳng mấy cái đề danh, kịch tổ tháng sau khẳng định muốn đi qua Oscar trao giải điển lễ thảm đỏ.

Chẳng lẽ Helen - Hermann lại cùng bên kia câu thông qua?

Nghĩ đến đây, Matthew tràn ngập chờ mong, nhanh chóng hỏi,“Là Girl, Interrupted sao?”

“Ngươi suy nghĩ cái gì?” Helen - Hermann đại khái đoán được một ít,“Ta vừa nói là điện ảnh lần đầu thức thảm đỏ, không phải Oscar thảm đỏ !”

Matthew lòng tràn đầy đều là Oscar, không khỏi cười gượng hai tiếng.

Helen - Hermann dứt khoát nói,“Ta cùng Gladiator kịch tổ Jack...... Chính là cái kia râu tương đối dài người sản xuất, cùng hắn trao đổi một chút, cơ bản xác định ngươi có thể tham dự phim Bắc Mĩ lần đầu thức.”

“Hảo a !” Matthew cũng không che giấu chính mình hưng phấn, Gladiator là đầu tư ngạch vượt qua một ức dollar siêu cấp thương nghiệp đại chế tác, lần đầu thức tất nhiên bị thụ chú ý, hắn nháy mắt liền đem Girl, Interrupted cùng Oscar ném tới sau đầu, hỏi,“Lúc nào a?”

“Cuối tháng tư !” Helen - Hermann hiển nhiên làm tốt chuẩn bị,“Ta hồi Los Angeles phía trước, sẽ cùng Band of Brothers kịch tổ bàn bạc, lịch phát hành sự tình ngươi không cần lo lắng.”

Matthew gật gật đầu,“Như vậy tốt nhất.”

Helen - Hermann còn nói thêm,“Ta cùng Eric - Berk điện thoại trung từng có trao đổi, Band of Brothers kịch tổ gần đây khả năng có một hồi truyền thông hội, hắn sẽ nếm thử khiến ngươi trở thành nhận phỏng vấn diễn viên chi nhất.” Nàng xem hạ đồng hồ đeo tay, đứng lên,“Hắn cần mà nói, ngươi muốn phối hợp hắn, việc này không phải hắn hoàn toàn định đoạt.”

Cuối cùng, lại dặn dò nói,“Vạn nhất có thể làm, nhận truyền thông phỏng vấn muốn cẩn thận, không cần nói lung tung, nhất định phải phối hợp kịch tổ.”

“Yên tâm.” Matthew cam đoan nói,“Ta biết nặng nhẹ.”

Helen - Hermann muốn rời đi ,“Ta hiện tại đi London Warner Bros nhà sản xuất, có chuyện ta sẽ cho ngươi phát tin nhắn nhắn lại.”

Đưa đi người đại diện, Matthew ăn xong điểm tâm, không chuẩn bị lại đi ra ngoài, dứt khoát trở lại phòng, lại ngủ bù, còn thừa thời gian tại đọc sách xem báo trung vượt qua.

Ngày hôm sau, quay chụp tiếp tục, Matthew lại bận rộn lu bù lên.

Bởi đạo diễn cùng quay chụp nơi sân quan hệ, kịch tổ đạo diễn đổi mới thành David - Frankel, quay chụp tuyệt đại bộ phận cũng là thứ bảy tập cùng thứ chín tập nội dung.

Sau đó, Matthew tại quay chụp nơi sân thấy được Tom - Hardy, hai người ở giữa còn có mấy trường đối thủ hí.

“Không nghĩ tới chúng ta lại thấy mặt.” Tom - Hardy tựa hồ vừa làm tóc, một đầu ngắn ngủi phát tra phối hợp thượng hơi mang ngạo mạn biểu tình, khiến hắn có vẻ cả vú lấp miệng em,“Chúng ta sẽ cùng nhau đáp hí.”

Hắn ghé sát vào một ít,“Ta sẽ cướp đi sở hữu nổi bật !”

Kế tiếp muốn quay chụp là thứ chín tập một ít cảnh tượng, Matthew nhân vật Ronald Speirs đã thăng nhiệm e liên thứ bốn nhậm liên trưởng, mà Tom - Hardy đóng vai tân binh, còn lại là hắn lính cần vụ.

Matthew chỉ là khẽ gật đầu, lời gì cũng không có nói, người này cho hắn ấn tượng không tốt lắm.

Hắn tháo xuống mũ sắt, giao cho kịch tổ một danh trợ lý, lại cõng Chicago máy chữ, cầm lấy đạo cụ ngân khay, đi đến studio trung dựng hảo trước cửa phòng, chuẩn bị bắt đầu quay chụp.

Tom - Hardy khinh thường bĩu môi, từ Matthew bên cạnh đi qua, tiến vào kia gian cửa phòng.

Một nữ diễn viên cũng tiến vào trường quay, cùng Matthew một thân quân trang bất đồng, để tóc vàng nữ diễn viên vỏn vẹn bọc áo ngủ.

Đây là toàn bộ trong kịch bản không nhiều kích tình hí.

Bất quá, nam diễn viên không phải Matthew, mà là Tom - Hardy.

“Kia nữu rất xinh đẹp a......”

Trường quay bên ngoài, rất nhiều người vây xem đều đang nhìn nữ chính, Michael - Fassbinder cũng không ngoại lệ, hắn hỏi James - McAvoy,“Ngươi tin tức linh thông, biết nàng là lai lịch gì sao?”

James - McAvoy hai tay ôm ngực, nhìn bên kia,“Ngươi xem trúng nàng , Michael?”

Michael - Fassbinder gãi cằm, hỏi,“Ngươi không cảm thấy nàng rất xinh đẹp sao?”

“Đó là bởi vì ngươi tại kịch tổ đãi thời gian quá dài !” James - McAvoy bĩu môi,“Trong kịch tổ đều là chút nam nhân, ở lâu, liên Whoopi - Goldberg đều sẽ là mĩ nữ !“

“Ngươi từ đâu đến nhiều như vậy lời vô nghĩa !” Michael - Fassbinder tầng tầng vỗ bờ vai của hắn một chút,“Ngươi có biết hay không nàng lai lịch?”

Từ năm trước tháng mười một mới tới hiện tại hai tháng phân, tại một cơ hồ tất cả đều là nam nhân kịch tổ đợi lâu như vậy, rất nhiều nam diễn viên tâm cùng thân thể đều đang xao động.

“Giống như gọi Elizabeth - Cuthbert.” James - McAvoy xác thật tin tức linh thông,“Một mới vừa vào nghề Anh quốc diễn viên.”

Michael - Fassbinder nhìn nữ diễn viên áo ngủ dưới yểu điệu dáng người,“Sớm biết có như vậy nữ diễn viên, ta liền tranh thủ đương Matthew lính cần vụ .”

“Các bộ môn chú ý !” Đạo diễn David - Frankel thanh âm vang lên,“Năm phút đồng hồ sau bắt đầu quay chụp.”

Nữ diễn viên mau đi vào cửa bên trong, Matthew được đến đối diện máy quay vị thượng đạo diễn ý bảo, đóng lại cửa phòng, bất quá này dựng ra phòng một bên căn bản không có vách tường, hắn vẫn là có thể nhìn thấy bên trong tình hình.

Hai danh diễn viên thoải mái cởi quần áo, nữ phương chỉ là cởi sạch áo, Tom - Hardy lại tất cả đều cởi hết.

Matthew cũng không phải newbie, rất rõ ràng đây là diễn viên nghề trong lơ lỏng bình thường sự tình, hơn nữa tại đạt tới ngôi sao diễn viên này cấp bậc phía trước, cũng rất khó yêu cầu kịch tổ chuyên môn thanh trường quay chụp.

Tỷ như hiện tại Tom - Hardy cùng tóc vàng nữ diễn viên, có thể nói là tại trước mắt bao người quay chụp trận này kích tình hí.

Tom - Hardy cùng tóc vàng nữ diễn viên thoát hoàn quần áo, một trên một dưới nằm ở giường mặt trên.

“Thứ chín tập, thứ bốn trường, màn đầu tiên......” Thư ký trường quay la lớn,“Hiện tại bắt đầu !”

Gian phòng bên trong Tom - Hardy cùng tóc vàng nữ diễn viên lập tức động lên, một ít không thể miêu tả thanh âm tại trường quay trung vang lên, Matthew mang theo đạo cụ khay đứng cách môn hai mét xa địa phương, chờ đợi trợ lý đạo diễn chỉ thị.

Trợ lý đạo diễn đối với bên này làm thủ thế, bất quá máy quay phim màn ảnh không có chuyển lại đây, Matthew lấy so bình thường đi đường hơi mau tốc độ, lái xe cạnh cửa, đẩy cửa ra, chỉ thấy Tom - Hardy trở mình xuống giường, lộ ra chính hắn cùng nữ diễn viên trắng bóng thân thể.

Matthew nhìn không chớp mắt, hoàn toàn tiến vào Ronald Speirs trạng thái, Tom - Hardy đứng ở trước mặt hắn, làm một quân lễ......

Nhưng mà, hắn trên mặt còn đồng trước quay chụp đối mặt Matthew như vậy, ẩn ẩn mang theo vài phần ngạo mạn cùng khinh thường.

“Đình !” Đạo diễn David - Frankel kêu đình quay chụp, đối Tom - Hardy nói,“Của ngươi biểu tình không đúng !”

Matthew hoạt động dưới bả vai, nhìn tóc vàng nữ diễn viên liếc nhìn, đại khái tại cơ hồ tất cả đều là nam nhân kịch tổ đợi đến thời gian có điểm trưởng, cảm giác này nữ diễn viên trưởng cũng không tệ lắm.

Nữ diễn viên tựa hồ chú ý tới Matthew, phủ thêm áo ngủ đối với hắn gật gật đầu.

Matthew cũng khẽ gật đầu, lại giới hạn ở này, hắn theo bản năng nhìn nữ diễn viên, bất quá là bản năng phản ứng.

“Tom - Hardy !” David - Frankel thì tại chiếu sáng Tom - Hardy sở phạm sai lầm,“Ngươi là lính cần vụ, vừa là lính cần vụ đối đãi Thượng Quan thái độ?”

Chỉ nói này một câu, David - Frankel liền phân phó nói,“Hồi vị ! một lần nữa quay chụp !”

Matthew rút khỏi ngoài cửa, thuận tay đóng lại cửa phòng, Tom - Hardy cùng tóc vàng nữ diễn viên lại nằm ngã giường mặt trên.

Quay chụp rất nhanh lại bắt đầu, sau đó tại cùng một địa phương lại bị đạo diễn kêu đình !

Tom - Hardy nhân vật có một đại đặc tả màn ảnh, cũng chính là Matthew đóng vai Ronald Speirs vừa vào thời điểm.

David - Frankel chỉ chỉ Tom - Hardy, nói,“Của ngươi mặt bộ biểu tình cùng thái độ !”

Tom - Hardy gật đầu, quay đầu nhìn về phía Matthew, lông mi nháy mắt ninh thành một đoàn, cùng Michael - Fassbinder xen lẫn cùng nhau khốn kiếp......

Hắn trong đầu ý niệm còn chưa hình thành, liền thấy đối diện Matthew lắc đầu rời khỏi cửa phòng, tựa hồ đối với hắn rất khinh thường bộ dáng.

Tom - Hardy mày nhăn càng chặt , trên mặt lại một lần xuất hiện tương đối rõ ràng ngạo mạn.

Tiến vào này nghề thời gian không dài, cao minh kỹ xảo biểu diễn linh tinh càng là không thể nào nói đến, Tom - Hardy mặt sau vài lần quay chụp, bởi vì giống nhau sai lầm, liên tục bị đạo diễn David - Frankel hô đình.

Matthew cũng có chút bất đắc dĩ, bởi vì một biểu tình, liên tục ng, tuổi cùng hắn xấp xỉ Tom - Hardy tựa hồ tâm tính có chút vấn đề, nhưng hắn không có nói nhiều, đây là đạo diễn công tác, một tiểu diễn viên không nên xen mồm.

Mấy lần bởi vì giống nhau vấn đề dẫn đến quay chụp gián đoạn, David - Frankel có chút nổi giận, xung Tom - Hardy quát,“Ngươi suy nghĩ cái gì !” Hắn chỉ Matthew lớn tiếng nói,“Hắn là ngươi Thượng Quan ! có rất nhiều nghe đồn thiết huyết liên trưởng ! hắn nhìn thấy ngươi thâu hoan, ngươi hẳn là dùng cái gì thái độ đối mặt hắn? Vì sao ta từ màn ảnh trông được đến là ngạo mạn?”

“Xin lỗi.” Tom - Hardy nhìn về phía đạo diễn trong mắt lóe qua một tia phẫn nộ, lại nhịn đi xuống, chung quy hắn không phải ngốc tử, vội vàng thành khẩn hứa hẹn nói,“Ta cam đoan, không có tiếp theo .”

David - Frankel quát,“Trở lại vị trí cũ ! ba phút sau quay chụp !”

Quay chụp lại lần nữa bắt đầu, Matthew tiếp tục duy trì thiết huyết quân nhận vạn năm không biến lạnh lùng biểu tình, đẩy ra cửa phòng đi đến, Tom - Hardy trở mình xuống giường, đứng lên sau lập tức cấp Matthew kính lễ......

“Đình !” David - Frankel trong lời nói phẫn nộ, ai đều có thể nghe ra đến,“Đáng chết ! ngươi suy nghĩ cái gì ! ngươi không hiểu được tôn kính sao? Không biết một tân binh phải tôn trọng Thượng Quan sao? Không cảm thấy dưới loại tình huống này bị nhìn thấy muốn có một điểm tối thiểu xấu hổ sao?”

Hắn coi như là kinh nghiệm tương đối phong phú đạo diễn , mơ hồ có thể nhìn ra đến, này diễn viên tâm tính xảy ra vấn đề.

Đây là một phi thường đơn giản màn ảnh, hắn vốn dự tính mười lăm phút liền có thể quay chụp hoàn, hiện tại đều nhanh một giờ .

David - Frankel kiên nhẫn, tiếp tục chỉ huy kịch tổ quay chụp, nhưng mặt sau lại bởi vì giống nhau vấn đề, liên tục sáu lần kêu ngừng quay chụp, hơn nữa Tom - Hardy biểu hiện càng ngày càng kém, ngay cả cơ bản nhất bản thân điều chỉnh đều không thể hoàn thành.

“Đáng chết !” Hắn lửa giận cơ hồ toàn bộ châm lên,“Ngươi hiểu hay không diễn trò?”

Này diễn viên căn bản chính là nghiệp dư cấp tiêu chuẩn, London trung tâm hí kịch học viện làm cái gì? Đề cử như vậy một ngu xuẩn?

Tom - Hardy cũng có chút nổi giận, chính mình rõ ràng biểu hiện phi thường tự nhiên, đạo diễn lại tổng nói hắn có vấn đề......

David - Frankel áp chế hỏa khí, đem ở đây người sản xuất Eric - Berk thủ kêu lại đây, thấp giọng phân phó nói,“Đổi hắn ! loại này diễn viên căn bản không hiểu diễn trò ! cũng sẽ không bản thân điều chỉnh ! rất nghiệp dư ! hắn nên đãi địa phương là trên ngã tư đường bối cảnh !”

Eric - Berk vội vàng lắc đầu,“Như vậy...... Không tốt đi.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 89: Cắt Giảm Phần Diễn

“Trực tiếp đổi không thích hợp.” Eric - Berk giải thích nói,“Tom - Hardy cùng kịch tổ có chính thức hiệp ước.”

Làm một kịch tổ người sản xuất chi nhất, hắn suy xét xa so một đạo diễn muốn nhiều, giữa song phương có hợp đồng, kịch tổ không tất yếu vì loại này tiểu diễn viên thanh toán một bút tiền bồi thường vi phạm hợp đồng.

David - Frankel lập tức nghe minh bạch Eric - Berk lời ngầm, suy nghĩ một chút nói,“Này diễn viên tâm tính có vấn đề rất lớn, không hiểu bản thân điều chỉnh, quay chụp kế hoạch phi thường khẩn trương, ta không có khả năng ở loại này tiểu nhân vật thượng lãng phí thời gian.”

“Như vậy đi......” Tuy rằng đây là London trung tâm hí kịch học viện giới thiệu tới được diễn viên, nhưng Eric - Berk căn bản không để ý,“Đừng sa thải, ngươi xem xét tình cảnh, chỉ là tiểu nhân vật.”

“Kia hảo.” David - Frankel gọi tới phó đạo diễn cùng nhiếp ảnh sư, phân phó nói,“Điều chỉnh quay chụp kế hoạch. Tom - Hardy lính cần vụ nhân vật, sở hữu đặc tả màn ảnh toàn bộ hủy bỏ.”

“Cận cảnh đặc tả đâu?” Nhiếp ảnh sư hỏi.

Sở hữu ng vấn đề đều ra tại cận cảnh đặc tả trung.

David - Frankel đã có phương án suy tính, nói,“Chuyển tới hắn sau lưng, xuyên thấu qua bờ vai của hắn, đem cận cảnh đặc tả màn ảnh cấp Matthew - Horner nhân vật.”

Hắn nhìn nhìn nhiếp ảnh sư cùng phó đạo diễn, hỏi,“Không thành vấn đề đi?”

Kia hai người đồng thời nói,“Không thành vấn đề.”

Cùng này giống phía trước như vậy lãng phí thời gian, còn không bằng tiến hành điều chỉnh.

“Các ngươi đi làm chuẩn bị.” David - Frankel trước đối với này hai người khoát tay, lại cùng Eric - Berk nói,“Lính cần vụ nhân vật nguyên hình chết vào tai nạn giao thông, ta cho rằng nhân vật này không tất yếu lại xuất hiện tại mặt khác màn ảnh trung, nguyên bản định ra vai diễn toàn bộ hủy bỏ, nhân vật này tiếp theo màn diễn tại tai nạn giao thông trung chết mất.”

Eric - Berk nghĩ nghĩ, nói,“Ngươi trước quay chụp cảnh này, ta sẽ đem tình huống chi tiết phản ánh cấp Hanks.”

David - Frankel khẽ gật đầu,“Ngươi mau chóng cấp Hanks gọi điện thoại đi, loại này diễn viên lại đến một lần, ta sẽ điên mất !”

Hai người lại trao đổi vài câu, nhận định Tom - Hardy tâm tính quá kém, bản thân điều tiết năng lực nghiệp dư, không đáng kịch tổ tiếp tục tại hắn trên người hao phí thời gian, đặc biệt vẫn là một có cũng được mà không có cũng không sao lính cần vụ nhân vật.

Về phần giới thiệu hắn tới được London trung tâm hí kịch học viện, Eric - Berk cùng David - Frankel đều không để ý, trong lòng thậm chí có chút căm tức, bọn họ thế nhưng giới thiệu như vậy một không đáng tin diễn viên lại đây !

Quay chụp rất nhanh một lần nữa kéo ra mở màn.

Matthew có thể nhìn thấy kịch tổ điều chỉnh máy quay phim vị trí, tựa hồ máy quay phim càng có lợi cho quay chụp hắn.

Bất quá hắn không quá nhiều suy xét, như cũ giống phía trước như vậy hết sức chăm chú, đem hết toàn lực hoàn thành chính mình công tác.

Tom - Hardy bắt đầu thời điểm còn có chút lo lắng, kết quả lần này quay chụp phi thường thuận lợi, đạo diễn không có kêu đình, mãi cho đến đối diện cái kia đáng ghét gia hỏa bưng này nọ rời đi.

Hắn hai mươi tuổi xuất đầu, một điểm cũng không phát hiện dị thường, nghe được đạo diễn kêu quay chụp qua, lập tức phủ thêm quần áo, đi đến tên kia nữ diễn viên bên cạnh, thấp giọng nói,“Buổi tối có thời gian sao? Ta đêm nay sẽ đi khách sạn phụ cận Cyclo tửu ba......”

Tóc vàng nữ diễn viên đối với hắn cười cười, lại cái gì cũng không có nói.

Tom - Hardy hiểu ý, mặc quần áo vừa định đi hoá trang gian, vi tiếp theo trường quay chụp làm chuẩn bị, lại nghe đến phó đạo diễn tiếng hô.

“Quay chụp kế hoạch lâm thời điều chỉnh !” Phó đạo diễn thanh âm tương đương cao,“Tiếp theo trường hủy bỏ, sửa đi lộ thiên trường quay trước tiên quay chụp phố cảnh vai diễn !”

“Của ta hí hủy bỏ ?” Tom - Hardy ngẩn người,“Sao thế này?”

Hắn nhanh chóng tìm đến trợ lý đạo diễn, hỏi,“Tiếp theo màn diễn sửa tới khi nào quay chụp?”

“Không phải sửa đổi !” Trợ lý đạo diễn nhìn hắn một cái, nói thẳng,“Là hủy bỏ, tiếp theo màn diễn hủy bỏ !”

“Cái gì?” Tom - Hardy làm không rõ,“Vì sao?”

Phó đạo diễn không kiên nhẫn nói,“Đạo diễn cùng người sản xuất quyết định, ta như thế nào biết vì sao?”

Tom - Hardy ước xinh đẹp cô nương hảo tâm tình không còn sót lại chút gì, nói,“Nhưng là......”

“Không có cái gì nhưng là.” Phó đạo diễn lười tiếp tục giải thích,“Ta còn có công tác muốn bận rộn.”

Nói xong, hắn liền đi mất.

Tom - Hardy đứng ở nơi đó, xem xem bốn phía, đáp hí nữ diễn viên sớm liền ly khai, đối diện cái kia đáng ghét nam diễn viên cũng không thấy bóng dáng, kịch tổ nhân viên công tác khác tất cả đều bận rộn thu thập đồ đạc chuyển trường quay chụp, tựa hồ kịch tổ chỉ có hắn một là nhàn nhân.

“Ta vừa cấp Hanks gọi điện thoại.”

Ra studio, Eric - Berk đối David - Frankel nói,“Hanks nói như vậy có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật, khiến chúng ta quyết định liền hảo.”

David - Frankel gật gật đầu,“Muốn hay không liền ấn của ta đề nghị?”

“Có thể !” Eric - Berk hoàn toàn liền không tính toán ở trên loại việc nhỏ này hao phí quá nhiều tinh lực,“Ngươi quyết định đi.”

Kịch tổ mỗi một tập quay chụp màn ảnh tổng trưởng cơ bản đều là phim truyền hình tổng thể phiến năm lần trên đây, như vậy một có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật, cắt giảm vai diễn căn bản không quan trọng.

Tại Eric - Berk xem ra, này chỉ là cấp Matthew - Horner đáp hí một tiểu nhân vật mà thôi.

Ngay cả hắn cũng tưởng không rõ, loại này tiểu diễn viên có cái gì tư bản tại quay chụp trung đều dùng một loại ngạo mạn cùng khinh thường thần thái đối mặt một xa so với hắn trọng yếu diễn viên?

Eric - Berk nhìn xem rất rõ ràng, Tom - Hardy tuổi trẻ khí thịnh, đại khái người bình thường đều không để vào mắt, loại thái độ này thậm chí kéo dài đến quay chụp trung.

Hắn lắc lắc đầu, loại này diễn viên vẫn là rất tuổi trẻ a, không trải qua bảy tám năm tôi luyện, căn bản không có khả năng chân chính xuất đầu.

Đồng dạng là tuổi trẻ diễn viên, Matthew - Horner liền so với hắn thành thục cùng thông minh nhiều.

“Người này cùng người chênh lệch thật lớn a.” Eric - Berk nói thầm một câu,“Này bang Anh quốc lão đề cử nhân rất không đáng tin , vẫn là Helen - Hermann đáng tín nhiệm.”

Lộ thiên trường quay ngã tư đường bố cảnh khu bên trong, Matthew đứng ở bên ngã tư đường một trước bậc thang, phía sau trên bậc thang phóng ngân chế khay cùng khí cụ, bên cạnh còn lại là một phen Chicago máy chữ.

Kịch tổ còn tại mắc máy quay phim cùng điều chỉnh bố cảnh, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không quay chụp.

Michael - Fassbinder cùng James - McAvoy tìm lại đây, này hai người đều mặc quân Mỹ quân trang, hiển nhiên là muốn tại quay chụp khi đảm đương người qua đường giáp.

“Vừa rồi đáp hí cái kia nữ diễn viên......” Michael - Fassbinder tựa hồ tại đây cơ bản đều là nam nhân kịch tổ nghẹn điên rồi,“Matthew, ngươi cảm giác thế nào a?”

“Hoàn hảo a.” Matthew nghĩ nghĩ,“Xem như tương đối xinh đẹp đi, dáng người rất tuyệt !”

Michael - Fassbinder vỗ dưới James - McAvoy bả vai,“Xem đi, James, ta liền nói của ngươi thẩm mỹ có vấn đề !”

James - McAvoy khinh thường bĩu môi.

Matthew vỗ vỗ James - McAvoy bên kia bả vai, cố ý nói,“Tại James trong mắt, Michael mới là xinh đẹp nhất .”

“Đi tìm chết đi, ngươi !”

Michael - Fassbinder cùng James - McAvoy đồng thời đối Matthew dựng thẳng lên một căn ngón giữa.

“Hắn muốn đi tán cái kia nữ .” James - McAvoy chỉ Michael - Fassbinder nói.

Michael - Fassbinder không có phủ nhận ý tứ,“Kịch tổ nội còn có so nàng càng xinh đẹp nữ nhân sao?”

“Không có !” Matthew phi thường khẳng định trả lời.

Này kịch tổ có độc, từ diễn viên đến phía sau màn nhân viên, hoàn toàn liền không mấy nữ nhân.

“Bất quá, Michael.” Matthew nhắc nhở nói,“Điều trên quay chụp hoàn tất, ta nghe được cái kia Tom - Hardy ước nàng , nói là đêm nay tại Cyclo tửu ba gặp mặt......”

“Hắn?” Michael - Fassbinder hai tay ôm ngực,“Tên hỗn đản này......”

James - McAvoy tiếp nhận nói,“Này rất không công bình , tán gái cũng bị giành trước !” Hắn tựa hồ có chút tức giận,“Michael tham gia toàn bộ huấn luyện, kết quả ngay mặt màn ảnh không bao nhiêu, cái kia Tom - Hardy không tham gia huấn luyện, lại tại một tập bên trong có nhiều như vậy đặc tả, chẳng phải chính là có hảo gia đình sao?”

Michael - Fassbinder nhún vai,“Đây chính là hiện thực.”

Matthew có chút tán thành Michael - Fassbinder quan điểm, Michael - Fassbinder là đại trù hậu đại, Tom - Hardy theo James - McAvoy theo như lời xuất thân diễn nghệ thế gia, hai người Tiên Thiên liền tồn tại cự đại chênh lệch.

Bất quá, gia thế ưu thế xác thật khách quan tồn tại, lại cũng không thể cam đoan thuận buồm xuôi gió.

“Nói cho các ngươi một tin tức tốt.” Matthew cười đối hai người nói,“Ta từ phó đạo diễn chỗ đó nghe nói, Tom - Hardy trừ một hồi tai nạn giao thông chết mất hí, còn lại vai diễn toàn bộ bị hủy bỏ .”

Michael - Fassbinder cứ việc biết Matthew sẽ không lấy loại sự tình này nói đùa, hỏi,“Thật?”

Matthew phi thường xác định,“Đương nhiên là thật , ta chính tai nghe phó đạo diễn nói !”

“Còn có loại chuyện tốt này?” James - McAvoy trên mặt tất cả đều là sung sướng khi người gặp họa, ánh mắt nhanh chóng chuyển động hai vòng, nói,“Tom - Hardy không phải hẹn người đi tửu ba sao? Muốn hay không buổi tối chúng ta cũng đi thấu vô giúp vui?”

“Hảo !” Michael - Fassbinder không hề nghĩ ngợi liền đồng ý ,“Ta đi !”

Bọn họ hai người cùng nhau nhìn về phía Matthew, Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Kịch tổ chỉ cần buổi tối không tăng ca, ta cũng đi.”

“Liền như vậy nói định !”

Này hai tên mắt thấy trợ lý đạo diễn bắt đầu an bài bối cảnh nhân vật vào chỗ, nhanh chóng ly khai.

Theo sau, đạo diễn David - Frankel lại đây cùng Matthew giải thích vài câu, quay chụp bắt đầu.

Nơi này vai diễn muốn nắm giữ hảo thời cơ, Matthew đóng vai Ronald Speirs thượng úy cầm sưu tập ngân khí đẳng quý trọng chiến lợi phẩm, chuẩn bị gửi qua bưu điện về nước, đi ra ngoài sau gặp Louis - Nixon thượng úy cưỡi xe jeep, song phương thiếu chút nữa đụng lên.

Từ trên kịch bản xem, vai diễn có nhất định tính nguy hiểm, nhưng quay chụp khi phiêu lưu phi thường nhỏ, xe jeep tốc độ rất chậm, cao tốc vận động là trang bị tại thanh trượt mặt trên máy quay phim, Matthew có thể rất thong dong tránh thoát đi.

Mọi người đều biết, điện ảnh chính là một môn lừa gạt nghệ thuật.

Bất quá, quay chụp khi Matthew không nắm giữ hảo thủ thượng cân bằng, liên tục hai lần khiến trên khay ngân khí rơi trên mặt đất, này màn ảnh quay chụp đến đệ tam điều mới qua.

Kế tiếp không có Matthew màn ảnh, kịch tổ buổi tối cũng không có tăng ca, Matthew tẩy trang trở lại khách sạn, đổi thân rộng rãi điểm quần áo, cùng James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder sớm đi Cyclo tửu ba.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 90: Chế Giễu

Tiến vào tửu ba, Michael - Fassbinder vỗ Matthew, chỉ trắc đối với bọn họ một tóc vàng nữ nhân, hỏi,“Là nàng sao?”

Quay chụp thời điểm, cái kia nữ diễn viên là trang điểm, hiện tại tửu ba nội tia sáng cũng không phải rất sáng sủa, hắn không dám xác định.

Matthew hướng bên kia mắt nhìn,“Là nàng.”

Hắn tìm chiếc bàn bốn người ngồi xuống, James - McAvoy muốn rượu, cho mỗi cá nhân đổ một ly.

James - McAvoy chung quanh nhìn nhìn,“Tom - Hardy còn giống như không có tới.”

“Cơ hội tốt a.” Matthew cười đối Michael - Fassbinder nói,“Ngươi không phải tự xưng cao thủ sao? Khiến chúng ta kiến thức dưới thủ đoạn của ngươi đi.”

Michael - Fassbinder nhìn cái kia tóc vàng nữ nhân liếc nhìn,“Các ngươi chờ, nhiều nhất mười phút !”

Nói xong, hắn đứng lên đi hướng bên kia.

“Chúng ta uống rượu !” James - McAvoy hướng Matthew nâng nâng ly.

Matthew bưng lên chén rượu uống một ngụm nhỏ, ánh mắt thường thường liếc hướng tóc vàng nữ nhân kia một bàn, song phương cách khá xa, thêm tửu ba có điểm ồn, nghe không rõ bên kia đối thoại, đã thấy Michael - Fassbinder nói không vài câu, liền ngồi ở tóc vàng nữ nhân đối diện.

“Này cá mập......” Matthew không khỏi lắc đầu,“Dĩ nhiên là cao thủ a.”

Hắn cùng James - McAvoy một chén rượu còn chưa uống xong, Michael - Fassbinder đã mang theo cái kia tóc vàng nữ nhân đi tới.

“Liz, ta cho ngươi giới thiệu một chút.” Hắn chỉ Matthew cùng James - McAvoy nói,“Này hai vị là bằng hữu của ta, cũng là kịch tổ diễn viên. Đây là Matthew - Horner. Đây là James - McAvoy.”

Michael - Fassbinder lại giới thiệu tóc vàng nữ nhân,“Đây là Elizabeth - Cuthbert.”

Ba người chào hỏi, tóc vàng nữ nhân tại Michael - Fassbinder nhiệt tình mời trung, ngồi ở này một bàn.

“Chúng ta buổi chiều gặp qua.” Nàng xem Matthew, Matthew gật đầu, đối với nàng nâng nâng ly,“Buổi chiều chúng ta cùng nhau đáp qua hí.”

Elizabeth - Cuthbert bưng lên James - McAvoy vì nàng đổ lên rượu, hướng ba người ý bảo dưới,“Nhận thức các ngươi rất cao hứng.”

Một chén rượu uống xong, không khí dần dần nhiệt liệt, Michael - Fassbinder hiển nhiên là lão thủ, đem Elizabeth - Cuthbert hống được phi thường vui vẻ, tựa hồ đêm nay liền có thể phát sinh cái gì.

Tửu ba bên ngoài, Tom - Hardy vừa xuống xe, tối tăm biểu tình, biểu hiện ra tâm tình cực kém.

Hắn sở dĩ đến muộn như vậy, là cấp người đại diện gọi điện thoại, người đại diện cùng kịch tổ trao đổi sau, nói cho hắn một cực kỳ không xong tin tức, trừ đã chụp xong kia màn diễn, hắn chỉ còn dư một màn diễn khả chụp -- tai nạn giao thông tử vong !

Nói cách khác hắn còn lại vai diễn tất cả đều bị kịch tổ hủy bỏ , tiếp theo đi trường quay chỉ cần nằm ở trên cáng đương thi thể !

Việc này khiến Tom - Hardy tương đương căm tức, cố tình lại bất lực.

May mà còn có xinh đẹp nữ nhân có thể phao, đêm nay có thể phát tiết dưới này dòng bị đè nén.

Đi vào tửu ba, Tom - Hardy nhanh chóng nhìn một vòng, tìm kiếm mục tiêu của chính mình, sau đó ánh mắt rơi vào ba nam một nữ ngồi vây quanh kia trên bàn.

Hắn đầu tiên nhìn thấy chính là Michael - Fassbinder, tên khốn kiếp này tại trường học khi liền lão thưởng học viện đoàn kịch nam chính, vài lần đều là từ hắn trong tay cướp đi .

Tom - Hardy không chút nào che giấu chính mình chán ghét, tiếp lại thấy được mặt khác hai người, nhất là buổi chiều cùng nhau quay chụp cái kia gia hỏa, một lần quay chụp kết thúc còn xung chính mình lắc đầu, rõ ràng là tại cười nhạo, phi thường đáng giận.

Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng ở Elizabeth - Cuthbert trên người, nhìn thấy nàng cùng Michael - Fassbinder đàm tiếu nhân gian rất thân mật bộ dáng, nháy mắt nổi trận lôi đình, sải bước qua.

Bởi vì chỗ ngồi đối diện tửu ba cửa, Matthew thứ nhất thấy được Tom - Hardy, cấp Michael - Fassbinder sử ánh mắt, đứng lên hô,“Hải, Tom, lại đây cùng nhau uống một chén !”

Elizabeth - Cuthbert quay đầu nhìn thoáng qua, phảng phất không biết Tom - Hardy liếc nhìn, tiếp tục cùng Michael - Fassbinder nói giỡn.

Tom - Hardy sắc mặt âm trầm, đi tới.

James - McAvoy đã tiếp đón phục vụ sinh, tại bàn bên cạnh bỏ thêm một cái ghế.

Matthew, Michael - Fassbinder cùng James - McAvoy đều cười nhìn về phía Tom - Hardy, Elizabeth - Cuthbert cũng nhìn hắn lộ ra hảo kỳ tươi cười.

Nhưng này mấy tươi cười tại Tom - Hardy trong mắt, tất cả đều là cười nhạo.

Hắn đi đến này một bàn bên cạnh, lại không có ngồi xuống, chỉ là âm trầm biểu tình càng thêm dày đặc .

Tom - Hardy trước hung tợn nhìn Elizabeth - Cuthbert liếc nhìn, mở miệng nói,“Đừng cho là ta không biết các ngươi muốn làm gì !”

Hắn phanh vỗ bàn một chút, thanh âm chợt đề cao,“Các ngươi chẳng phải chính là tưởng cười nhạo ta sao? A? Cười ta bị kịch tổ hủy bỏ đại bộ phận vai diễn sao?”

Matthew cùng James - McAvoy hai mặt hướng du, bọn họ kêu Tom - Hardy lại đây, xác thật tính toán làm như vậy, không nghĩ tới Tom - Hardy đoạt trước.

“Cười nhạo a?” Tom - Hardy đầy mặt hung ác,“Các ngươi cười nhạo a? Có bản lĩnh các ngươi cười nhạo a !”

Hắn thò ngón tay, trước sau từ Michael - Fassbinder, Matthew cùng James - McAvoy trước mặt chỉ qua,“Tiếp tục cười a

? Các ngươi tiếp tục cười a ! các ngươi cười nhạo ta a !”

Có lẽ là nào ngờ đến Tom - Hardy thế nhưng sẽ làm như vậy, cũng có lẽ là bị hắn hung ác khí thế nháy mắt chấn nhiếp, James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder thế nhưng ngây ngẩn cả người.

Bởi Tom - Hardy thanh âm rất lớn, chung quanh rất nhiều người đều nhìn lại đây, ngạc nhiên nhìn Matthew bọn họ, không biết phát sinh cái gì.

Tom - Hardy phanh lại vỗ bàn một chút, há miệng lại chuẩn bị nói chuyện......

“Cáp...... Ha ha...... Cáp......” Matthew đột nhiên phát ra tiếng cười lại đánh gãy hắn,“Ha ha...... Ha ha......”

Cười đồng thời, Matthew còn lộ ra một bộ châm chọc biểu tình,“Ha ha...... Ha ha......”

“Ngươi...... Ngươi !” Tom - Hardy chỉ Matthew, chất vấn nói,“Cười cái gì cười ! ngươi thế nhưng......”

Matthew thấy chung quanh người đều chú ý bên này, cố ý đề cao thanh âm,“Uy, là ngươi khiến ta cười nhạo ngươi a.” Hắn nhìn nhìn chung quanh, hỏi,“Các ngươi nói, hắn phải chăng khiến ta cười?”

Xem náo nhiệt nhân luôn luôn đều không ngại sự đại, huống hồ Tom - Hardy vừa đích xác nói qua, chung quanh vang lên một mảnh thượng vàng hạ cám thanh âm.

“Đúng vậy, ta nghe được !”

“Ngươi khiến hắn cười, hắn cười, có vấn đề sao?”

Này mấy thanh âm cũng nhắc nhở James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder, hai người đồng thời vỗ bàn ha ha nở nụ cười, trên mặt châm chọc dù là ai đều có thể nhìn ra được đến.

Tiếp, chung quanh cũng vang lên một mảnh tiếng cười vang, tựa hồ toàn bộ tửu ba đều nở nụ cười.

Tom - Hardy còn chưa hề có bị nhiều người như vậy cùng nhau cười nhạo qua, nhất trương khuôn mặt tuấn tú trướng được đỏ bừng, lại nâng tay lên, chỉ Matthew,“Ngươi...... Ngươi......”

Hắn một tay còn lại nắm chặt quyền đầu.

Matthew thân thể nháy mắt căng thẳng, đánh mười hai vạn phần tinh thần.

Michael - Fassbinder cùng James - McAvoy vẫn ở nhìn chăm chú vào Tom - Hardy, nhìn thấy hắn siết quyền đầu, người trước đề cao thanh âm,“Ngươi muốn làm cái gì?”

James - McAvoy lặng lẽ cầm lấy bình rượu, khóe miệng hiện ra cười dữ tợn,“Tom, chúng ta có ba người !”

Đúng lúc này, tửu ba cửa truyền đến một quen thuộc thanh âm,“Làm sao, đây là?”

Người cao to Michael - Cudlitz, chính quan tâm nhìn Matthew bên này.

Tiếp, lại có mấy người thanh âm vang lên,“James, cần hỗ trợ sao?”

“Michael, Matthew, đừng lo lắng, chúng ta đến !”

Tửu ba tiến vào sáu bảy cá nhân, tất cả đều là cùng nhau nhận huấn luyện diễn viên, bởi vì Tom - West quan hệ, bọn họ xa so với bình thường kịch tổ diễn viên quan hệ yếu tốt.

Tom - Hardy chỉ nhìn một cái, liền theo bản năng thu hồi chỉ Matthew tay kia, hung tợn nhìn Matthew, Michael - Fassbinder cùng James - McAvoy liếc nhìn, xoay người cũng không quay đầu lại hướng tới tửu ba cửa đi.

“Thiết, còn tưởng rằng là cái gì lợi hại nhân vật đâu, kết quả bị dọa chạy !”

“Không trứng gia hỏa một !”

“Bộ dạng tựa như đàn bà, không nghĩ tới làm lên sự đến càng đàn bà.”

“Không có đảm lượng động thủ còn khiêu khích, đầu có vấn đề !”

Nhìn không tới náo nhiệt, quán rượu bên trong nhân rất thất vọng, các loại cười nhạo nối gót mà tới.

Tom - Hardy ngừng hạ cước bộ, cuối cùng đi ra tửu ba.

“Người này còn có điểm đầu óc.” James - McAvoy buông ra bình rượu, ngồi trở lại trên ghế,“Ta thật tưởng hắn có thể lưu lại theo chúng ta động thủ.”

Michael - Fassbinder bưng lên chén rượu, uống mất bên trong rượu,“Hắn còn chưa ngốc đến cái loại này trình độ.”

Matthew lại không quản rời khỏi Tom - Hardy, đối Michael - Cudlitz kia sáu bảy cá nhân nói,“Cảm tạ, các vị. Đêm nay ta mời khách uống rượu !”

Hắn luôn luôn rất biết làm người.

Thời gian dần muộn, ngày mai còn muốn quay chụp, Matthew đám người rất nhanh tán đi, Michael - Fassbinder thành công mang tóc vàng nữ nhân đi một khác gia khách sạn khai phòng, còn lại nhân phần mình trở về nghỉ ngơi.

Tửu ba lần này sau, Matthew chỉ tại kịch tổ từng nhìn đến một lần Tom - Hardy, hắn nằm ở trên cáng giả chết thi, màn ảnh từ hắn trên người đảo qua, về hắn này lính cần vụ vai diễn cũng toàn bộ kết thúc.

Bởi không phải bất cứ một tập chủ yếu giảng thuật nhân vật, Matthew vai diễn cũng không nhiều, quay chụp hoàn thứ chín tập trung vai diễn, lại bắt đầu đảm đương khởi bối cảnh bản, hoặc là ven đường sẽ không lộ mặt Mĩ quốc đại binh, hoặc là bị đánh gục Đức quân binh lính.

Tiến vào ba tháng phân sau, kịch tổ tại lộ thiên trường quay dựng tiểu trấn Woj tuyên cáo hoàn công, David - Frankel chuyển tới lộ thiên trường quay, bắt đầu thứ bảy tập quay chụp.

Này một tập trung, Matthew nghênh đón Ronald Speirs trọng yếu nhất vai diễn, Ronald Speirs đem từ d liên trung úy chuyển biến thành e liên tân nhậm liên trưởng.

Matthew cũng làm hảo chuẩn bị, nhất là gần nhất khôi phục bộ phận quân sự huấn luyện, cảnh diễn chiến tranh này cần hắn tự mình lên sân quay chụp.

Một ánh nắng tươi sáng buổi chiều, kịch tổ tập kết trên trăm tên diễn viên, Matthew hóa trang xong sau, tại đạo diễn vị phụ cận thấy được Gary - Goetzman cùng Eric - Berk đẳng mấy cái người sản xuất, tựa hồ kịch tổ trừ trận này quay chụp, còn có mặt khác sự vụ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 91: Chuyên Nghiệp Cùng Cổ Vũ

Từ rừng cây đến Woj tiểu trấn, dưới đất tất cả đều là trắng xoá giả tuyết, Matthew ngồi xổm nhân tạo rừng cây trong, hướng lên trên ngẩng cao đầu khôi, đối diện Woj trên tiểu trấn chiến hỏa liên thiên, bùm bùm tiếng súng thủy chung không có đoạn qua, ngẫu nhiên còn sẽ vang lên oanh long long tiếng nổ mạnh, bạo tạc sinh ra sương khói cũng phóng lên cao.

Kịch tổ hơn mười sử dụng tay cầm máy quay phim nhiếp ảnh tiểu tổ, xách máy quay phim nơi nơi trảo sợ phần mình mục tiêu.

Matthew bên này, ba hai người nhiếp ảnh tiểu tổ cũng tại đợi mệnh, bọn họ nhiệm vụ chính là trảo sợ cảnh diễn chiến tranh này nhân vật chính -- Ronald Speirs.

Trên chiến trường, một đám mặc 101 hàng không sư lính dù phục binh lính đi theo tiếng súng ngã xuống đất.

Phía trước, Damian - Lewis đóng vai Winster thượng úy kích động muốn tự mình ra tiền tuyến chỉ huy, lại bị đoàn trưởng ngăn cản xuống dưới.

e liên khuyết thiếu hữu hiệu chỉ huy, này ở trên chiến trường cực kỳ trí mạng, chỉ có thể bị Đức quân đồ tể.

Matthew lấy tiêu chuẩn chiến thuật tư thế, ngồi xổm trên tuyết địa mặt, thẳng đến Damian - Lewis xung hắn hô to.

“Spears, lại đây ! nhanh lên !”

Nghe được tiếng hô, Matthew ôm Chicago máy chữ lập tức chạy qua, Damian - Lewis nhìn phía trước chiến trường, đối với hắn quát,“Ngươi đi chỗ đó tiếp nhận đáng chết Dick, dẫn dắt e liên hoàn thành công kích nhiệm vụ !”

Matthew đầy mặt lạnh lùng, cái gì cũng chưa nói, đi nhanh hướng về khói thuốc súng tràn ngập chiến trường chạy đi, ba nhiếp ảnh tiểu tổ đồng thời theo hắn hành động, một ở tiền phương chụp hình, một ở bên mặt hơn mười mét ngoại quay chụp, một cái khác tùy thời đợi mệnh.

Giờ khắc này, Matthew hưởng thụ hoàn toàn là nhân vật chính mới có đãi ngộ.

Nhiếp ảnh tiểu tổ quay chụp một chút không có quấy nhiễu Matthew hành động, hắn sớm bắt được Ronald Speirs này một nhân vật tinh túy, trên mặt không có bất cứ biểu tình, vừa không khủng hoảng, cũng không nôn nóng, chỉ là đầy mặt bình tĩnh hướng phía trước chạy, phảng phất một không nhìn sinh tử lão binh thật đặt mình ở Đệ nhị thế chiến chiến trường.

Ầm vang --

Phía trước bùn đất tại tổ thuốc pháo khống chế dưới, tạc lên một đoàn khói thuốc súng, Matthew không quan tâm, trực tiếp từ khói thuốc súng trung gian nhảy qua, chạy tới một đống cỏ khô phía dưới, hắn không nói hai lời, bóp chặt đóng vai Dick tên kia diễn viên cổ, lớn tiếng nói,“Ngươi bị cách chức ,e liên hiện tại do ta đến chỉ huy !”

“Lipp thượng sĩ !” Hắn lập tức hỏi,“Hiện tại tình huống như thế nào?”

Một danh quan quân lập tức bò lại đây, nói,“Liên thượng bị tách ra , một loạt......”

Hắn bằng nhanh nhất tốc độ nói một đống lớn, Matthew sau khi nghe xong, lập tức chỉ một đống phòng ở, nói,“Dùng pháo cối tiêu diệt bọn họ !”

Matthew chậm rãi đứng lên,“Người khác trực tiếp công kích, không cần lại đường vòng !”

Nói xong, hắn trực tiếp từ đống cỏ khô mặt sau xông đến, la lớn,“follow.me !”

Matthew cũng không thèm nhìn tới mặt sau, sải bước hướng phía trước phóng đi, tựa hồ phi thường tín nhiệm e liên huynh đệ hội đi theo cùng nhau xung phong, hắn vẫn dựa theo tẩu vị khi thiết lập hảo lộ tuyến, vọt tới một đống phòng ốc mặt sau mới dừng lại.

“Đình !” Đạo diễn David - Frankel dùng khuếch đại âm thanh loa kêu ngừng quay chụp, xuất hiện ở tối cao một đống phòng ở ẩn nấp quan sát trên bình đài, hướng Matthew bên này dựng thẳng lên một ngón cái,“Làm tốt lắm !”

Phạm vi lớn giao chiến hí đến đây quay chụp kết thúc, David - Frankel hạ bình đài, giải thích trợ thủ khiến kịch tổ điều chỉnh nơi sân, sau đó đi đến Matthew bên này.

“Đạo diễn.” Matthew hái xuống mũ sắt, cười chào hỏi, David - Frankel lại đây vỗ vỗ hắn vai,“Làm được không sai !”

Matthew hàm hậu nở nụ cười.

David - Frankel gật gật đầu, thanh niên nhân này cho hắn ấn tượng phi thường tốt, thông minh, khiêm tốn, cố gắng, chuyên nghiệp lại hiểu được tôn trọng nhân, tuy rằng kỹ xảo biểu diễn bình thường, nhưng như vậy diễn viên sẽ không để người đáng ghét.

Hắn từ phòng ở mặt sau đi ra, tiếp đón Matthew lại đây, chỉ ngã tư đường chỗ cuối một đạo tường thấp, nói,“Tiếp theo điều quay chụp khi không cần suy xét mặt khác, bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến tường thấp bên kia, lật qua, ta sẽ tại tường mặt sau chờ ngươi.”

Trên ngã tư đường đang tại bố trí Đức quân xe tăng cùng binh lính, Matthew nhìn thoáng qua, gặp được kia đổ tường thấp, nhiều nhất sẽ không vượt qua một trăm mét.

Hắn tầng tầng nói,“Hảo !”

Cảnh này là giảng thuật Ronald Speirs đan thương thất mã xung qua dày đặc Đức quân ngã tư đường, liên hệ bên kia i liên, thúc đẩy hai liên đội đội tiền hậu giáp kích Đức quân cảnh tượng, càng thêm khoa trương là, Ronald Speirs chẳng những vọt qua, liên hệ đến i liên sau, lại lông tóc không tổn hao gì vọt trở về.

Nguyên tác cùng hồi ức lục trung, đều có tương quan miêu tả, đây không phải kịch tổ tùy tiện tăng thêm thần kịch tình.

Dùng Lipp thượng sĩ hồi ức lời đến nói, Đức quân căn bản không nghĩ tới một đại binh dám một mình xông ra, càng không hề nghĩ đến hắn còn sẽ xung trở về, hơn nữa e ngay cả lúc ấy đang tại điên cuồng tiến công, cũng phân tán Đức quân binh lính lực chú ý.

Cũng chính là lần này xung phong, khiến e liên binh lính tiếp nhận Ronald Speirs, thêm vị kia không có nhận thức Dick trung úy bị một pháo oanh chết, Ronald Speirs thuận lý thành chương tiếp nhận chức vụ e liên thứ bốn nhậm liên trưởng.

Cảnh tượng bố trí hoàn tất, quay chụp lại bắt đầu.

Cùng đóng vai Lipp thượng sĩ diễn viên nói xong hai câu đối bạch, Matthew lắc mình từ phòng ốc mặt sau chạy ra, hắn bước đi một đôi chân dài, giống như mạnh mẽ Báo tử như vậy, từ bên đường Đức quân công sự vọt tới trước qua, lại từ một chiếc xe tăng cùng một chiếc pháo tự hành gian xuyên qua.

Tam đài máy quay phim, từ bất đồng góc độ quay chụp hắn.

Matthew trừ bên tai hô hô tiếng gió, cái gì cũng nghe không đến, hắn tại một chiếc hổ thức xe tăng tiền chạy qua, đi đến tường thấp phía trước, tốc độ một chút không giảm, hai chân đột nhiên phát lực, phiên lên hơn một mét cao thấp tường.

Không nghĩ tới là, bởi xung rất mãnh, tường thấp lại là lâm thời dựng, gánh vác không được lớn như thế xung lực, Matthew vừa phiên thượng tường thấp, liền cảm giác đặt ở thân thể phía dưới tường tựa hồ tại động.

Ngay sau đó, tường thấp từ phía trên một phần ba địa phương sụp đổ, mang theo Matthew cùng nhau đập hướng bên kia dưới đất.

Matthew còn chưa rơi xuống đất liền cảm giác tình huống không tốt, thân thể vừa tiếp xúc mặt đất, lập tức lăn lộn, vừa lúc né tránh mặt trên rơi xuống toái gạch, nhưng trước rơi xuống đất cánh tay một trận nóng cháy đau đớn.

“Đình !”

Đạo diễn David - Frankel liền tại tường mặt sau, vội vàng hô,“Thầy thuốc ! nhanh lên gọi thầy thuốc lại đây !”

Quay chụp loại này chiến tranh hí, chữa bệnh tổ là kịch tổ thiết yếu bộ môn, lập tức có một danh thầy thuốc xách hòm thuốc hướng bên này chạy tới.

Matthew tay trái đau nhức, giãy dụa liền tưởng từ mặt đất bò lên, một danh kinh nghiệm phong phú trợ lý đạo diễn lập tức ngăn trở hắn.

“Đừng lộn xộn !” Người nọ lớn tiếng nhắc nhở,“Trước khiến thầy thuốc xem xem.”

“Không có việc gì !” Matthew thẳng lắc đầu,“Ta không sao.”

Phía trước tại trên công trường làm việc, trầy trật đó là chuyện thường, hắn đại khái cảm giác chỉ là trên cánh tay thụ điểm bị thương ngoài da, địa phương khác hẳn là không có việc gì.

Không bất cứ kịch tổ hi vọng diễn viên thụ thương, một khi có diễn viên thụ thương, thường thường ý nghĩa rất nhiều phiền toái.

Chẳng những thầy thuốc bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, liên hai danh người sản xuất Gary - Goetzman cùng Eric - Berk cũng lại đây .

“Nơi nào đau?” Thầy thuốc ngồi xổm Matthew bên cạnh, Matthew chỉ chỉ cánh tay trái,“Nơi này.”

Thầy thuốc cởi bỏ trên ống tay áo của hắn nút thắt, hỏi,“Địa phương khác đâu?”

Matthew lắc đầu,“Giống như không có việc gì, không cảm giác đau.”

Ống tay áo bị thầy thuốc cuộn lên, lộ ra cánh tay, Matthew nhìn thoáng qua, chỉ thấy mặt trên xanh tím một khối, thầy thuốc lập tức ở mặt trên sờ sờ, sau đó nhẹ nhàng thở ra,“Xương cốt hẳn là không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da.”

Matthew cũng nhẹ nhàng thở ra, thụ thương loại sự tình này ai cũng không tưởng.

Tiếp, hắn dựa theo thầy thuốc phân phó, hoạt động xuống tay chân, xác định chỉ là cánh tay thụ điểm tiểu thương.

“Đi trước bệnh viện xử lý dưới đi.” David - Frankel đi tới nói.

Nói là nói như vậy, hắn mày lại gắt gao nhăn lại, này cảnh tượng bố trí không dễ dàng, lại quay chụp hơn phân nửa, mặt khác phương diện còn dễ nói, vạn nhất buổi tối hoặc là ngày mai đổ mưa, kia liền không xong .

London này quỷ thời tiết, mưa nói xuống là xuống, đến lúc đó rất nhiều cảnh tượng còn muốn một lần nữa bố trí, toàn bộ quay chụp tiến độ đều phải trì hoãn xuống dưới.

Không nói đạo diễn David - Frankel , liên Gary - Goetzman cùng Eric - Berk này hai người sản xuất cũng tại buồn rầu, quay chụp một khi kéo dài thời hạn, thường thường ý nghĩa phí tổn gia tăng, đây là người sản xuất tối không tưởng nhìn thấy sự tình, nhưng diễn viên thụ thương, bọn họ cũng không thể không để nhìn thầy thuốc.

Nếu diễn viên sau lưng còn có một cường thế người đại diện, kia liền càng phiền toái .

“Đi thôi.” Thầy thuốc thúc giục Matthew,“Ta với ngươi cùng đi bệnh viện.”

David - Frankel đã đi bên kia, đang tại đối bố cảnh nhân phát giận, chỉ tường thấp gầm rống, hiển nhiên phi thường căm tức.

Matthew thấy được này hết thảy, cũng sẽ không xuẩn đến cho rằng David - Frankel là tại quan tâm chính mình, phỏng đoán hắn hẳn là tại lo lắng quay chụp tiến độ.

“Điểm ấy tiểu thương......” Matthew hoạt động dưới cánh tay trái, trừ còn có chút đau, cảm giác không bất cứ vấn đề, đề cao thanh âm nói,“Không cần đi bệnh viện .”

David - Frankel lập tức quay đầu nhìn lại đây, Matthew tiếp tục nói,“Một điểm bị thương ngoài da, không có việc gì, công tác trọng yếu !”

Nếu Matthew kiên trì, người khác tự nhiên sẽ không phản đối, thầy thuốc đơn giản xử lý qua hắn cánh tay trái, bổ qua trang sau, lại đầu nhập đến quay chụp trong.

Tường thấp không có tiến hành tu bổ, chỉ là gia cố còn thừa hơn phân nửa đoạn, David - Frankel quyết định sử dụng vừa rồi quay chụp màn ảnh, một lần nữa bắt đầu quay chụp sau, Matthew lật ra tường thấp, tại một chuỗi trang bị thành Đức quân lâm thời diễn viên cùng xe tăng xe bọc thép trung, lại vắt chân chạy về kia đống phòng ốc mặt sau.

Ly tường thấp xa hơn một chút địa phương, Gary - Goetzman cùng Eric - Berk đều đang nhìn một màn này.

“Rất chuyên nghiệp trẻ tuổi nhân.” Gary - Goetzman tựa hồ phi thường tán thành Matthew công tác thái độ,“Vi kịch tổ giảm bớt rất nhiều không cần thiết phiền toái.”

Hắn hỏi Eric - Berk,“Thanh niên nhân này gọi cái gì?”

Eric - Berk tự nhiên nhận ra Matthew, nói,“Matthew - Horner, Hanks tự mình từ thử vai trung chọn lựa diễn viên.”

Gary - Goetzman nhẹ nhàng gật đầu,“Hanks ánh mắt luôn luôn không sai. Ngươi đêm nay đi xem hắn, thích hợp cấp điểm cổ vũ.”

“Ân, ta biết.” Eric - Berk nghĩ tới hắn cùng với Helen - Hermann trao đổi qua sự tình, nhưng việc này so mong muốn muốn phiền toái, cuối cùng xét duyệt quyền không ở hắn nơi này, mà là Gary - Goetzman định đoạt. Hắn tạm dừng một hồi, thử nói,“Muốn hay không như vậy, chúng ta không phải có một tin tức truyền thông hội sao? Khiến Matthew - Horner cũng tham gia?”

Gary - Goetzman nghĩ nghĩ,“Có thể.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 92: Tình Nghĩa Huynh Đệ Cao Hơn Hết Thảy

Kịch tổ quay chụp còn đang tiếp tục, nhưng Matthew hoàn thành chiến trường vai diễn sau, tạm thời không cần lại đi đảm đương bối cảnh sắc lâm thời nhân vật, dựa theo kịch tổ thông tri, đi đến Hartsfield sân bay tối tới gần chỗ cửa chính tin tức thính, chuẩn bị cùng mặt khác ba danh diễn viên cùng nhau nhận truyền thông phóng viên phỏng vấn.

Một ngày trước ban đêm, kịch tổ tin tức quan liền cùng bọn họ làm đủ nhiều câu thông, cường điệu giải thích cái gì không nên nói.

Trên một điểm này, Matthew sẽ không xằng bậy, khẳng định dựa theo kịch tổ yêu cầu làm việc.

Cùng hắn cùng nhau nhận phỏng vấn ba danh diễn viên, Matthew không quen thuộc, chỉ là nhận thức mà thôi, bọn họ đều là cùng Damian - Lewis cùng nhau nhận huấn luyện chủ yếu diễn viên.

Nhân vật diễn viên trung, chỉ đến Matthew này một .

Bốn người tại kịch tổ tin tức quan dẫn dắt dưới, vừa tiến vào tin tức thính, kia nhiệt liệt không khí liền đập vào mặt mà đến, vô số thiểm tắt đèn sáng lên, đồng thời đi theo mà tới còn có hỗn độn ấn shutter thanh âm.

Lần này tin tức hội, tuy rằng giống Tom - Hanks cùng Steven - Spielberg loại này trọng lượng cấp nhân vật không có tham dự, nhưng Damian - Lewis cùng Matthew bốn người xuất hiện, vẫn là hấp dẫn truyền thông phóng viên chú ý.

Đặc biệt bọn họ thân xuyên đều là Đệ nhị thế chiến khi 101 hàng không sư lính dù phục.

Đây cũng là kịch tổ tiền kỳ tuyên truyền mở rộng trung một hạng trọng yếu hoạt động.

Bao gồm Matthew ở bên trong bốn danh diễn viên, đứng chung một chỗ chụp ảnh chung sau, bị tin tức quan phân phối đến tin tức thính bất đồng bốn khu vực bên trong, cùng truyền thông phóng viên trực tiếp hỗ động.

So với người khác, Damian - Lewis xem như danh khí lớn nhất diễn viên, thêm biểu diễn lại là Truyền Kỳ quân nhân Richard - Winster thượng úy, hắn bên kia tụ tập truyền thông phóng viên nhiều nhất.

Mặt khác hai danh chủ yếu diễn viên, ở trong nghề có chút danh tiếng, nhưng đối truyền thông phóng viên đến nói, cũng là xa lạ gương mặt, thậm chí còn không bằng đối Matthew quen thuộc, ở đây phần lớn đều là giải trí phóng viên, có vài nhân thấy Matthew sau, lập tức nhận ra đây là từng cùng Britney - Spears từng truyền chuyện xấu vị kia mv nam chính.

Cho nên, Damian - Lewis ngoài, Matthew bên cạnh tụ tập đệ nhị nhiều phóng viên.

Loại tình huống này hoàn toàn tại tin tức quan đoán trước ngoài, thừa dịp truyền thông phóng viên không có đặt câu hỏi, hắn nhanh chóng đem kinh nghiệm rất phong phú một danh trợ lý phái đến Matthew bên cạnh, để ngừa tại truyền thông phóng viên quần thể công kích dưới, tuổi trẻ diễn viên nói ra không nên nói lời nói.

“Không cần nói lung tung.” Trung niên trợ lý đứng ở Matthew phía sau, nhỏ giọng nhắc nhở,“Có làm khó vấn đề chờ ta nhắc nhở lại trả lời.”

Matthew không nói gì, lại thận trọng gật gật đầu.

Tiếp, hàng loạt phóng viên tràn lại đây, may mà có công tác nhân viên duy trì trật tự, hiện trường cũng không tính rất loạn.

“Mỗi người hạn hỏi một lần !” Công tác nhân viên lớn tiếng nói,“Tưởng hảo vấn đề lại hỏi Matthew - Horner tiên sinh !”

Trước hết hỏi đều là kịch tổ phương diện hợp tác truyền thông, hỏi ra vấn đề song phương phía trước liền câu thông trao đổi qua.

“Horner tiên sinh !” Một ngực treo Warner đài truyền hình điếu bài phóng viên hỏi,“Nghe nói các ngươi tại trước quay chụp kinh lịch qua nghiêm khắc huấn luyện?”

“Đúng vậy !” Matthew đầy mặt lạnh lùng, giống như là quay chụp trung đóng vai Ronald Speirs như vậy, cực kỳ giống một quân nhân chân chính,“Chúng ta muốn đối tác chiến kỹ năng rõ như lòng bàn tay, còn muốn học được sử dụng vũ khí, chúng ta màn trời chiếu đất, phụ trọng 40 pound trang bị luyện tập ngũ dặm Anh hành quân gấp......”

Này mấy đều là Matthew cùng kịch tổ câu thông sau tỉ mỉ chuẩn bị lý do thoái thác, cứ việc đều là giả , lại nói phi thường lưu sướng,“Huấn luyện nào đó giai đoạn, mỗi ngày chỉ có thể ngủ 3 giờ, hơn nữa ngươi căn bản không thể đi vào giấc ngủ, bởi vì trong lều trại ngươi sẽ lạnh đến mức phát run. Nhưng trải qua này mấy sau, ta có một loại cường liệt cảm giác thành tựu.”

Truyền thông phóng viên cùng người xem muốn nhìn cái gì, kịch tổ tuyên truyền khi liền sẽ chuẩn bị cái gì, mà không phải sự thật là cái gì, kịch tổ liền tuyên dương cái gì.

Matthew kinh lịch qua mấy cái kịch tổ, ẩn ẩn minh bạch điểm này, đối nói láo cũng không mâu thuẫn, này vốn là diễn viên bản chức công tác.

“Huấn luyện khiến các diễn viên lẫn nhau càng thêm tiếp cận !” Hắn tiếp tục dựa theo kịch tổ yêu cầu bậy bạ,“Cho nên khi chúng ta chân chính bắt đầu quay phim khi, lẫn nhau cảm tình đem chúng ta duy trì thành một chỉnh thể, tựa như chân chính huynh đệ liên như vậy !”

Ở sau lưng hắn, tên kia trung niên trợ lý không khỏi hơi hơi gật đầu, kịch tổ chỉ biết cùng diễn viên câu thông cụ thể ý đồ, sẽ không hoàn toàn định ra vấn đề lời kịch cùng đáp án, bằng không liền có vẻ rất giả , rất nhiều thời điểm còn cần diễn viên lâm trường phát huy.

Này gọi Matthew - Horner tiểu diễn viên, làm được tương đương không sai, so với hắn dự tính hảo nhiều.

Trên thực tế, Matthew tối hôm qua tham gia hoàn tin tức quan câu thông hội sau, trở về làm không thiếu công tác, có thể nói có chuẩn bị mà đến.

Cứ việc hắn lại vẫn khuyết thiếu ứng đối truyền thông kinh nghiệm, lại có kịch tổ làm hậu thuẫn, ngược lại cũng sẽ không khẩn trương.

Một khác danh đến từ Warner kì hạ Empire tạp chí phóng viên hỏi,“Có thể hỏi một chút, ngươi đóng vai là nào nhân vật?”

Matthew như cũ là một bộ quân nhân diễn xuất,“e liên thứ bốn nhậm liên trưởng Ronald Speirs.”

Đến từ [ Entertainment Weekly ] phóng viên hỏi tiếp nói,“Quay chụp khi có đặc thù cảm thụ cùng tâm đắc sao? Có mà nói có thể hay không chia sẻ một chút?”

Này ba phóng viên đều là đến từ cùng hbo lệ thuộc vào cùng tập đoàn công ty truyền thông, hỏi ra vấn đề chẳng những khách khí, còn phi thường phối hợp kịch tổ tuyên truyền cần.

Matthew nghĩ nghĩ, trịnh trọng nói,“Phía trước, ta chưa từng thể nghiệm qua cái loại này Adrenaline chợt phân bố cảm giác, hiện tại thể nghiệm đến. Bởi vì nhất quay chụp, toàn bộ quay chụp nơi sân một mảnh hỗn loạn, mọi người không ngừng ngã xuống, bom liền tại ngươi phụ cận liên tiếp bạo tạc, ta có thể tưởng tượng đến năm đó bọn lính tại mưa bom bão đạn trung thành phê ngã xuống tình cảnh, chúng ta trong mắt tràn ngập sợ hãi, chúng ta biết này đều không là thật , nhưng nguyên nhân vì như thế chúng ta mới chân chính sợ hãi, năm đó binh lính là như thế nào chịu đựng qua đến?”

“Còn có !” Hắn còn nói thêm,“Trong chiến tranh chiến hữu tình nghị tất nhiên ngưng tụ thành một loại khắc địch chế thắng lực lượng, huynh đệ tình nghĩa cao hơn hết thảy.”

Nói xong, hắn theo bản năng xem phía sau liếc nhìn, phát hiện trung niên tin tức trợ lý lấy ẩn nấp phương thức hướng hắn dựng thẳng lên một căn ngón cái,; Lập tức an tâm đến.

Trung niên tin tức trợ lý thu hồi ngón cái, nhìn Matthew tiếp tục ứng đối phóng viên, không ngừng gật đầu, tối hôm qua vừa nhìn thấy này tuổi trẻ diễn viên thời điểm, hắn còn kỳ quái sản xuất tổ vì sao tuyển như vậy một phi chủ yếu diễn viên tham dự tin tức hội, hiện tại xem ra sản xuất tổ làm đủ chuẩn bị, này gọi Matthew - Horner diễn viên nói lên nói dối đến, không thể so bọn họ này mấy chuyên nghiệp làm tin tức quan hệ xã hội sai.

Đây là một nhân tài a ! hắn bỗng nhiên có ý tưởng, nếu này diễn viên đi không thông diễn viên con đường này, thực ra có thể đi đương tin tức quan hoặc là chuyên nghiệp truyền thông quan hệ xã hội, hoàn toàn có thể đảm nhiệm.

Matthew hiểu được cơ hội quý giá, đối với hắn này tầng cấp nhân vật diễn viên đến nói, như vậy trực diện phần đông truyền thông tin tức hội có thể ngộ mà không thể cầu, hiện tại đã có cơ hội, đương nhiên muốn sử ra cả người chiêu thức, vô luận là này phúc lạnh lùng quân nhân trang điểm, vẫn là đối từng cái hỏi trả lời, hắn phía trước đều có qua nhất định chuẩn bị.

Dùng Helen - Hermann lời đến nói, mỗi một lần ở trên truyền thông xuất hiện, đều đại biểu cho một phần tư lịch, rất có khả năng tại hạ một nhân vật tranh đoạt trung phát huy tác dụng.

Phỏng vấn còn đang tiếp tục, vấn đề lại tại dần dần lệch khỏi quỹ đạo kịch tập cùng nhân vật, chung quy rất nhiều phóng viên lại đây, là vì nhận ra Matthew là Britney tiền chuyện xấu bạn trai.

Vì thế, hỏi không thể tránh khỏi hướng bát quái phương hướng chuyển biến.

“Matthew - Horner tiên sinh !”

Một đến từ nổi tiếng tiểu báo phóng viên lớn tiếng hỏi,“Ngươi hay không là nhận thức Britney - Spears? Quan hệ còn không đơn giản?”

Matthew quay đầu nhìn trung niên tin tức trợ lý liếc nhìn, trung niên tin tức trợ lý khẽ lắc đầu, hắn lập tức nói,“Xin lỗi, ta không trả lời cùng bản kịch không quan hệ vấn đề.”

Kịch tổ công tác nhân viên lập tức điểm một khác danh phóng viên, đây là kịch tổ câu thông qua phóng viên, lại hỏi lên cùng Band of Brothers có liên quan vấn đề.

Phỏng vấn vẫn giằng co hơn nửa giờ, phỏng vấn cuối cùng, Matthew ứng phóng viên yêu cầu, bày ra mấy cái lãnh khốc quân nhân poss, mặc cho phóng viên chụp ảnh.

Hắn mặt bộ đường cong cường tráng, ngũ quan lập thể, thân hình cao lớn, khí thế trầm ổn, thâm tình lạnh lùng, vô luận từ phương diện nào chụp, đều cực kỳ giống một cường hãn quân nhân !

“Kịch tổ thật biết chọn diễn viên a......” Ẩn ẩn còn có phóng viên tiếng nghị luận truyền tới,“Như vậy diễn viên trời sinh chính là quân nhân.”

Người khác phụ họa,“Chính là, hắn không đi tham quân rất đáng tiếc .”

Matthew vẻ mặt không biến, nội tâm bên trong lại đem phóng viên thổ tào một trăm lần: Tham quân? Cấp lão mĩ đi làm pháo hôi? Hắn mới mặc kệ đâu !

Phỏng vấn thuận lợi kết thúc, phóng viên dần dần tán đi, Matthew nhẹ nhàng thở ra, trung niên trợ lý tiến lên một bước, thấp giọng nói,“Hảo dạng !”

Matthew đối với hắn cười cười, ứng đối này mấy phóng viên nhiều vất vả, chỉ có chính hắn mới biết được.

Trung niên trợ lý hô,“Chúng ta đi thôi.”

Hắn biết chính mình căn bản không có phát huy bất cứ tác dụng, này gọi là Matthew - Horner diễn viên ứng đối phi thường khéo léo.

Bốn danh diễn viên tập hợp lên đến, lại khiến phóng viên chụp ảnh một lát, tin tức truyền thông sẽ như vậy kết thúc.

Theo sau, Matthew tiếp tục đầu nhập đến quay chụp trung, Ronald Speirs vai diễn hữu hạn, đại bộ phận quay chụp trung, hắn đều là đảm đương lâm thời diễn viên, bất quá không có một chút thả lỏng, đối với một mới vào nghề một năm người đến nói, bất cứ một lần xuất hiện ở màn ảnh trung, đều là cực kỳ khó được kinh nghiệm.

Tại Band of Brothers kịch tổ quay chụp trung, Matthew vượt qua đi đến bên này một năm tròn ngày, một năm thời gian trong, hắn từ một cơ hồ hai bàn tay trắng, liên trụ túc cùng ăn cơm đều nhanh thành vấn đề nhân, biến thành một thành công giết vào Hollywood nhân vật diễn viên, còn giải quyết cơ bản sinh hoạt vấn đề.

Hắn bản thân tổng kết coi như tương đối thành công, ít nhất trước mắt lộ tại hướng lên trên đi, mà không phải trượt xuống dưới.

Đương nhiên, này cự ly Hollywood ngôi sao mục tiêu còn rất xa rất xa.

Matthew tại Hartsfield sân bay quay chụp vẫn duy trì liên tục đến tháng tư phân, tháng tư hạ tuần thời điểm, kết thúc sở hữu Ronald Speirs vai diễn, chuẩn bị phản Bắc Mĩ.

Lần này rời đi kịch tổ, nếu không có rất ngoài ý muốn mà nói, hắn sẽ không lại trở về, hơn nữa trở về còn muốn chuẩn bị tham gia Gladiator lần đầu thảm đỏ !

Helen - Hermann tranh thủ đến cơ hội này, Matthew khẳng định sẽ không lãng phí, lần đầu tiên đi loại này thảm đỏ, hắn cũng phi thường chờ mong.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 93: Phức Tạp Thảm Đỏ Chuẩn Bị

[ cầu phiếu đề cử ! cầu cất chứa ! cầu duy trì !]

Rời đi London thời điểm, Matthew không có cưỡi bay đi Los Angeles chuyến bay, mà là đi trước một chuyến bang Florida Miami, thấy Britney một mặt.

Bởi Britney Miami liveshow sắp cử hành, thời gian phi thường khẩn trương, Matthew chỉ có thể lợi dụng Britney giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, cùng nàng vụng trộm hẹn hò một giờ, liền không thể không rời đi, vốn hắn còn tính đợi ngày mai xem qua Britney liveshow sau lại hồi Los Angeles, Helen - Hermann thúc giục điện thoại lại đánh lại đây, khiến hắn trảo trở lại Los Angeles, vi Gladiator lần đầu thức làm chuẩn bị.

Không có biện pháp, Matthew chỉ có thể sửa ký vé máy bay, hôm đó buổi chiều liền lên bay đi Los Angeles chuyến bay, cũng dần dần minh bạch kia vài ngôi sao các tình lữ vì sao bao giờ cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều .

Hắn cùng với Britney xác định nam nữ bằng hữu quan hệ nửa năm , hai người gặp mặt số lần lại chỉ có đơn vị.

“Đẳng Britney cử hành hoàn thế giới lưu động liveshow, sự nghiệp của ta có khởi sắc ......” Matthew chỉ có thể nghĩ như vậy,“Thời gian khả năng liền nhiều.”

Hắn cũng có chút vò đầu, cùng Britney gặp mặt khi, nghe nàng nói đến qua công tác phương diện sự, nghe nói đĩa nhạc công ty đã tại lên kế hoạch đệ nhị album .

Trở lại Los Angeles, xuất ngoại tế sân bay, Matthew cũng chưa về nhà, trực tiếp đi Thiên Sứ trù tính công ty, Helen - Hermann còn đang chờ hắn.

Tiến vào Thiên Sứ trù tính công ty Tiểu Lâu, đem hành lý lưu lại trước đài, Matthew lên lầu vào Helen - Hermann văn phòng, trực tiếp hỏi,“Vội như vậy kêu ta trở về làm cái gì?”

Hắn cũng không khách khí, đi máy làm nước biên tiếp một ly nước lạnh, Helen - Hermann chờ hắn uống một ngụm sau, mới nói,“Còn có bốn ngày chính là Gladiator Bắc Mĩ lần đầu thức !”

Matthew không có giác ngộ, ngồi ở trước bàn làm việc trên ghế,“Chính là a, còn có bốn ngày đâu.”

Helen - Hermann dứt khoát trực tiếp hỏi,“Ngươi vì lễ chiếu lần đầu chuẩn bị sẵn sàng sao?”

“Chuẩn bị tốt !” Matthew đương nhiên nghĩ tới lần đầu thảm đỏ sự, chung quy này với hắn mà nói phi thường khó được,“Ta tân mua tây trang không như thế nào xuyên qua, tại Anh quốc liền chuyên môn tìm trang phục tổ nhân ủi phẳng ......”

“Đợi đã !” Helen - Hermann nâng tay đánh gãy Matthew,“Ngươi sẽ không tính toán xuyên một thân quần áo cũ đi qua thảm đỏ sao?”

Matthew xòe tay,“Đó là một thân quần áo mới.”

Helen - Hermann nhìn hắn, hỏi,“Kia hảo, ta hỏi ngươi, quần áo phẩm bài? Thiết kế sư? Nào năm khoản tiền thức? Còn có phối hợp giày, nơ, sơ mi, ngươi như thế nào giải quyết?”

“Ách?” Matthew căn bản không trả lời được, hắn hoàn toàn liền không chú ý qua phương diện này, đành phải ăn ngay nói thật,“Ta không biết.”

“Ngươi là một diễn viên !” Helen - Hermann cố ý cường điệu nói,“Vẫn là một có một chút danh khí diễn viên, tại chính thức trường hợp, ngươi muốn coi trọng chính mình phẩm vị cùng hình tượng.”

Matthew nhún vai,“Ta không hiểu này mấy.”

Hắn biết các ngôi sao ở trước màn ảnh tinh quang rạng rỡ, khẳng định là tỉ mỉ tạo ra kết quả, lại không lý giải trong đó đạo đạo.

Helen - Hermann nói tiếp nói,“Cho nên, ta đem ngươi kêu trở về.”

“Phương diện này, ta không hiểu.” Matthew ở trên nghiệp vụ đã tương đối tín nhiệm Helen - Hermann ,“Ta nghe ngươi.”

Hắn hỏi tiếp nói,“Ngươi sẽ không khiến ta đi xuyên kia vài xa xỉ phẩm cao định chính trang đi?”

“Không cần.” Helen - Hermann lắc đầu,“Lấy ngươi hiện tại danh khí, địa vị cùng kinh tế năng lực đến nói, không cái kia tất yếu.”

Matthew không nói chuyện, phương diện này vẫn là nghe người đại diện ý kiến.

Helen - Hermann nói,“Một nhà trung đẳng phẩm bài trang phục đủ rồi, đính chế mà nói thời gian không kịp, ta đã liên hệ đến một nhà cung cấp trang phục thuê công ty, bọn họ sẽ cung cấp bao gồm giày ở bên trong nguyên bộ phục vụ, ngươi ngày mai liền đi thử quần áo.”

Nói, nàng đem hai tấm danh thiếp đẩy đến Matthew trước mặt, trước cho hắn đệ nhất trương, tiếp vỗ nhẹ nhẹ dưới đệ nhị trương, nói,“Đây là một vị tư nhân tạo hình sư, ta chào hỏi , ngươi hôm nay liền liên hệ nàng, ước nàng tại lần đầu thức ngày đó vì ngươi làm tạo hình.”

“Hảo.” Matthew đem hai tấm danh thiếp thu đến trong ví tiền, hỏi quan tâm nhất vấn đề,“Cái kia...... Helen a, bọn họ như thế nào thu phí.”

Helen - Hermann biết Matthew kinh tế phương diện không phải rất sung túc,“Ngươi chuẩn bị tốt hai ngàn dollar, hẳn là đủ.”

Matthew gật gật đầu, tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng cũng có loại đau lòng cảm giác, Band of Brothers kịch tổ đã hướng hắn thanh toán tổng cộng bốn vạn dollar thù lao, trừ đi Helen - Hermann người đại diện trích phần trăm bốn ngàn dollar, trước sau trả tiền hai lần tiền bồi thường vi phạm hợp đồng hai vạn dollar, Wilson luật sư luật sư phí bốn ngàn dollar, chung cư một năm kỳ tiền thuê bốn ngàn dollar, cách không cấp Britney đặt mua lễ vật tiền, còn có tháng tư phân là lão mĩ báo thuế quý, chẳng sợ tính cả hắn phía trước kiếm được tiền, trên người cũng liền ba ngàn dollar nhiều điểm.

Lần này tiêu hai ngàn dollar, hắn có loại một đêm trở lại trước giải phóng thê lương cảm giác.

“Này bút tiền còn bao gồm thuê xe phí dụng.” Helen - Hermann còn nói thêm,“Kịch tổ không có ô tô nhà tài trợ, trừ đạo diễn, chủ yếu diễn viên cùng quý trọng khách quý ngoại, mặt khác tham gia lần đầu thức nhân, kịch tổ không cung cấp chiếc xe, cần tự bị chiếc xe.”

Matthew rất có tự mình hiểu lấy, hắn khẳng định không ở kịch tổ cung cấp chiếc xe danh sách trung.

Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Helen - Hermann, thử hỏi,“Ta nhớ rõ ngươi có một chiếc Benz.”

Helen - Hermann tưởng cũng không có tưởng,“Ta không làm thêm làm tài xế.” Nàng đem một phần tư liệu ném tới Matthew trước mặt,“Đây là một nhà thực dụng hãng cho thuê xe, ngươi xem xem mặt trên chiếc xe đi.”

Matthew tiếp nhận đến lật xem một chút, hỏi,“Đề nghị của ngươi đâu?”

“Một chiếc kỳ hạm bản Cadillac.” Helen - Hermann hiển nhiên đã có ý tưởng,“Từ giữa trưa đến buổi tối mười hai điểm cung cấp phục vụ, tiền thuê sẽ không vượt qua năm trăm dollar.”

“Kia hảo.” Matthew đem kia phân tư liệu hoàn cho Helen - Hermann,“Ngươi giúp ta liên hệ chiếc xe đi.”

Helen - Hermann không có chối từ, tiếp nhận tư liệu, gật gật đầu.

“Đúng, Helen.” Nghĩ đến sắp khô quắt hầu bao, Matthew lại hỏi,“Band of Brothers kịch tổ lúc nào có thể thanh toán còn thừa hai vạn dollar thù lao?”

“Không có tiền ?” Helen - Hermann hỏi.

Matthew không có phủ nhận,“Đúng vậy. Nếu không phải này mấy tháng đều ăn ở tại kịch tổ, phỏng chừng ta ngay cả hai ngàn dollar đều đào không ra đến.”

Hắn này mấy tháng đều tại kịch tổ quay phim, sinh hoạt phương diện phí tổn phi thường nhỏ, trừ thường thường cùng Michael - Fassbinder, James - McAvoy cùng Michael - Cudlitz đi ra ngoài uống rượu, đại bộ phận tiêu dùng thực ra đều dùng tại Britney trên người , cơ bản Britney mỗi đến một tân thành thị tổ chức liveshow, đều sẽ thu đến hắn chuyên môn đính chế tiểu lễ vật.

Dù cho như vậy, hắn cũng có một lần nữa biến trở về quỷ nghèo xu thế.

Matthew cũng xác thật không nghĩ tới một lần đầu thảm đỏ tiêu dùng sẽ như vậy đại, dựa theo bình thường đạo lý phỏng đoán, nữ nhân mặc quần áo trang điểm tiêu dùng bình thường đều so nam nhân đại, chẳng phải là một nữ diễn viên đi thảm đỏ tiêu phí sẽ càng cao?

Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng kia vài đại minh tinh khẳng định bất đồng, trên thế giới còn có một thứ gọi là nhà tài trợ.

“Ngươi đã hoàn thành Ronald Speirs toàn bộ vai diễn quay chụp.” Helen - Hermann tại công tác phương diện tương đương phụ trách,“Ta buổi chiều liền sẽ cùng kịch tổ liên hệ, hết thảy thuận lợi mà nói, phỏng chừng cuối tuần ngươi liền lấy đến cuối cùng một bút thù lao.”

“Tốt nhất hết thảy thuận lợi !” Matthew đứng lên,“Không có việc khác mà nói, ta đi trước.”

Helen - Hermann gật gật đầu, lại dặn dò một câu,“Đừng quên liên hệ trang phục thuê công ty cùng tạo hình sư.”

“Quên không được !” Matthew cũng hiểu được tưởng trở thành ngôi sao mà nói, ngăn nắp bề ngoài phi thường có tất yếu,“Còn có việc mà nói đánh ta di động.”

Từ dưới lầu lấy hành lý, rời đi Thiên Sứ trù tính công ty, Matthew kêu xe taxi, phản hồi Westwood khu, trên đường trở về, hắn lại nghĩ tới kinh tế phương diện vấn đề, đợi cuối cùng một bút hai vạn dollar thù lao đến trướng, liền có thể trả đủ hiệp nghị tiền bồi thường vi phạm hợp đồng , nếu Helen - Hermann có thể liên hệ đến tân công tác, thu nhập còn có thể mà nói, liền có dư tiền mua một chiếc xe second-hand .

Hắn không tưởng đi ngân hàng vay tiền, xe mới liền không suy nghĩ, xe second-hand cũng đủ dùng.

Trở lại chung cư, Matthew hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau đi làm thời gian vừa đến, dẫn đầu liên hệ trang phục thuê công ty, này hai ngày tùy thời có thể đi thử quần áo, tiếp lại cấp tạo hình sư gọi điện thoại, song phương ước định hảo làm tạo hình thời gian, hắn tạm thời không có việc để làm, dứt khoát đi trang phục thuê công ty.

Mặc thử nhiều bộ kiểu nam chính trang, cứ việc một vị trang phục sư ở bên cạnh giới thiệu, Matthew lại nhìn không ra này mấy quần áo có quá nhiều phân biệt, cảm giác hình thức đều không sai biệt lắm, cuối cùng kết hợp trang phục sư đề nghị cùng thuê giá, tuyển một bộ màu đen lễ phục.

Thu phục trang phục, hắn về chung cư lấy mượn đến kia vài băng ghi hình, chuyên môn đi một chuyến Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học, đem băng ghi hình hoàn cho từng biểu diễn lão sư David - Astor, lại từ hắn chỗ đó mượn một đám tân , để tiếp tục bản thân luyện tập.

Buổi chiều thời điểm, Helen - Hermann gọi điện thoại tới, nói cùng kịch tổ câu thông sau, xác định cuối cùng một bút thù lao thứ hai tuần sau sẽ tới trướng.

Nghe được tin tức này, Matthew lại có tự tin, dứt khoát đi một chuyến nhị thủ thủ thị trường, đi trước nhìn nhìn ô tô, bởi từng cá nhân nhân tố, xe Nhật cùng Hàn Quốc xe hết thảy không ở suy xét bên trong, cuối cùng nhìn trúng một chiếc màu trắng nhị thủ Ford xe hơi, giá không tính rất quý, chỉ cần không đến năm ngàn dollar.

Hắn tính đợi tuần sau thù lao đến, liền tới đây đề xe.

Theo sau trong vài ngày, Matthew lại khôi phục phía trước phi thường có kế hoạch sinh hoạt, rèn luyện, học tập, bắt chước, ngoài ra cũng nếm thử đem viết gia nhập đến kế hoạch bên trong.

Trải qua một năm không ngừng nỗ lực, hắn đọc trình độ không nói cao bao nhiêu, nhưng bản thân cảm giác cùng người thường tiêu chuẩn hẳn là chênh lệch không phải nhiều lắm.

Về phần viết năng lực, không đề cập tới cũng thế.

Thời gian tại Matthew bận rộn trong thoáng cái đã qua, lần đầu thức ngày đó giữa trưa, Helen - Hermann liên hệ hảo màu đen Cadillac xe hơi đúng giờ xuất hiện ở hắn dưới khu chung cư, Matthew lên xe hơi, đi trước trang phục thuê công ty mang tới quần áo cùng giày da, sau đó đến tạo hình sư ở phòng công tác.

Tạo hình vẫn làm ba giờ, Matthew mới cưỡi Cadillac, chạy tới lần đầu thức ở Hollywood Trung Quốc đại rạp hát.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 94: Tồn Tại Cảm

[ cầu phiếu đề cử ]

Màu đen Cadillac tiến vào Tinh Quang đại đạo, dần dần tiếp cận Hollywood Trung Quốc đại rạp hát ở vị trí, Matthew thoáng hàng xuống cửa sổ xe, có thể rõ ràng nghe được bên kia truyền đến từng trận tiếng hô, tốc độ xe dần dần phóng hoãn, Cadillac dừng ở chờ đợi khu, có kịch tổ công tác nhân viên lại đây, phối hợp vào sân trình tự.

Loại này thảm đỏ nghi thức, đại bài ngôi sao thường thường đặt ở một đầu một đuôi, Matthew bị an bài ở tương đối dựa vào trung gian giai đoạn vào sân.

Cự ly vào sân thời gian còn sớm, Matthew ngồi ở ô tô thượng, an ổn đợi lên.

Đột nhiên, Hollywood Trung Quốc đại rạp hát bên kia tiếng hoan hô đại tác, tựa hồ có đại minh tinh đi lên thảm đỏ.

Matthew rất hoài nghi, chính mình đi lên thảm đỏ khi hay không sẽ tẻ ngắt, hẳn là không mấy cái người xem nhận thức hắn, trước mắt hắn biểu diễn qua lại chính thức diện thế , cũng chỉ có Britney mv cùng Girl, Interrupted, người trước thụ chúng phạm vi tương đối nhỏ, người sau chỉ là người qua đường giáp......

Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là nhân sinh trung lần đầu tiên, hắn vẫn là tràn ngập chờ mong .

Đợi một đoạn thời gian, Cadillac tại công tác nhân viên dẫn đường dưới, lại khởi động, chậm rãi hướng phía trước mở một đoạn cự ly, Matthew đã có thể nhìn thấy thảm đỏ hai bên fan điện ảnh cùng không ngừng sáng lên thiểm tắt đèn , nhanh chóng dâng lên cửa sổ xe.

Hắn nhìn nhìn thời gian, phỏng chừng đã là trung gian thiên sau giai đoạn .

Lại mặt sau, khẳng định có đại bài ngôi sao lục tục áp trục xuất trướng, có thể nói là một rất không xong thời gian đoạn.

Bất quá, Matthew không có bất cứ câu oán hận, khoảng thời gian này cùng hắn thân phận địa vị rất tương xứng.

Hắn biết Hollywood là danh lợi trường, vô luận diễn viên vẫn là ngôi sao, đều có rõ ràng đẳng cấp phân chia, nếu không phải biểu diễn Dã Man nhân thủ lĩnh, dù cho Helen - Hermann tại kịch tổ nội có quan hệ, hắn chỉ sợ cũng rất khó đi lên lần đầu thảm đỏ.

Rốt cuộc, màu đen Cadillac tại hỗn loạn fan điện ảnh kêu gọi trung, dừng ở thảm đỏ chỗ cuối dừng xe khu.

Xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy bên ngoài khiêng trường thương đoản pháo phóng viên, Matthew chỉnh chỉnh nơ, đẩy ra cửa xe xuống xe, đèn flash nháy mắt sáng lên, dị thường chói mắt, hắn chỉ là chớp mắt, lộ ra đối với gương luyện tập qua vô số lần tươi đẹp tươi cười, cất bước thẳng tắp một đôi chân dài, dẫm có điểm mềm trên thảm đỏ.

Được ích lợi từ kia đoạn khắc nghiệt quân sự huấn luyện, Matthew cơ hồ hoàn toàn uốn nắn phía trước có chút cà lơ phất phơ đi đường phương thức, thêm cực kỳ Hợp Thể chính trang, phụ trợ cả người tương đương có khí thế.

“Người kia là ai?”

Thảm đỏ chỗ cuối thiết có chuyên môn chụp ảnh khu, đến từ [ Los Angeles thời báo ] giải trí bản phóng viên Festus trong tay máy ảnh màn ảnh gắt gao cùng đuổi theo Matthew, chỉ cảm thấy người này dị thường thượng kính, không khỏi hỏi bên tay trái quen biết phóng viên,“Nhận thức hắn là ai sao? Chẳng lẽ là Âu Châu đến người mẫu?”

“Tuyệt đối không phải Âu Châu đến người mẫu !”

Bị hỏi phóng viên còn chưa nói, Festus bên phải một nữ phóng viên liền nói,“Âu Châu kia vài nam model, cơ hồ đều là gay !”

Hắn chỉ chỉ Matthew,“Nơi nào có hắn loại này lãnh khốc cường hãn nam nhân khí chất !”

Này nữ phóng viên tựa hồ phi thường thưởng thức Matthew, thì thào nói,“Chân dài vai rộng, dáng người cao ngất, ngũ quan lập thể, vẻ mặt lạnh lùng, khí độ bất phàm...... Dứt khoát chính là ta trong lòng nam thần......”

Trong miệng nàng than thở, thủ lại một khắc không đình, nháy mắt quay chụp đại lượng ảnh chụp.

“Người này ta biết.” Festus bên trái phóng viên đến từ [ Entertainment Weekly ], nhớ rõ tiền trận tuần san phối hợp Band of Brothers kịch tổ làm tuyên truyền,“Hắn hẳn là gọi Matthew - Horner, không phải người mẫu, một vừa xuất đạo trẻ tuổi diễn viên, cùng Britney từng truyền chuyện xấu, tham gia Tom - Hanks cùng Steven - Spielberg giám chế Band of Brothers quay chụp, giống như Gladiator trung cũng có vai diễn......”

“Nghe vào tai lý lịch rất không sai a.” Festus nguyên bản buông xuống máy ảnh, nghe [ giải trí Chu Khải ] phóng viên như vậy vừa nói, lại giơ lên máy ảnh nhắm ngay Matthew,“Hình như là rất có tiềm lực trẻ tuổi diễn viên a.”

Chung quanh phóng viên phân phân giơ lên máy ảnh, nhắm ngay Matthew lại là một trận quay chụp.

Đoạn thời gian đó quân sự huấn luyện, Matthew lấy được ích không phải là ít, thêm bản thân điều kiện liền không sai, đi ở trên thảm đỏ, có vẻ khí vũ hiên ngang.

Fan điện ảnh phản ứng lại không như thế nào nhiệt liệt, Hollywood luôn luôn liền không khuyết thiếu soái ca cùng mỹ nữ, bọn họ đối đãi ngôi sao nhiệt liệt trình độ, chỉ có một tiêu chuẩn, đó chính là danh khí.

So với phía trước người đến nói, Matthew chỉ có thể xem như vô danh tiểu tốt.

Bất quá, Matthew đi thảm đỏ tốc độ rất chậm, tựa như phía trước cái kia nam diễn viên như vậy, như vậy thảm đỏ cơ hội đối với bọn họ đến nói rất khó được, tự nhiên tưởng ở mặt trên ở thêm một hồi, nhiều hấp dẫn fan điện ảnh chú ý, nhiều khiến truyền thông chụp chút ảnh chụp......

Tuy rằng không đến mức từng bước một hướng phía trước xê, nhưng Matthew cũng so tản bộ muốn chậm thượng một ít, mặc kệ fan điện ảnh đáp lại như thế nào, thường thường liền hướng hai bên vẫy tay, nếu phát hiện thiểm tắt đèn sáng lên, lập tức sẽ lộ ra thân thiết tự nhiên tươi cười.

Khóc cùng cười, là một diễn viên cơ bản công.

Đi đến thảm đỏ chỗ một phần ba thời điểm, Matthew bỗng nhiên phát hiện bên trái có fan điện ảnh giơ Dã Man nhân thủ lĩnh tuyên truyền áp phích, nghĩ đến Helen - Hermann ngày hôm qua công đạo qua mà nói, vội vàng đi qua.

Đó là bảy tám tuổi trẻ fan điện ảnh, có ba bốn cá nhân giơ bất đồng áp phích.

Bọn họ nhìn thấy Matthew đi tới, đều có chút không rõ, hiển nhiên không biết Matthew là ai.

Thảm đỏ chỗ cuối bỗng nhiên bộc phát ra một trận tiếng hoan hô, này bảy tám nhân hoàn hảo, bọn họ người chung quanh đi nhìn về phía bên kia, rõ ràng lại có nhân đi lên thảm đỏ, từ tiếng hoan hô đến xem, vẫn là có nhất định danh khí nhân.

Matthew đi đến phụ cận, kia bảy tám tuổi trẻ fan điện ảnh còn tại không rõ, trong đó có nữ hài tương đối thông minh, vội vàng móc ra một chi bút đưa cho lại đây, cũng giải trừ Matthew không dễ nhận ra xấu hổ.

Nàng bên cạnh một nam hài lại đem trong tay bản tử đưa tới, Matthew vặn mở bút ở mặt trên kí tên, lại chỉ chỉ kia Trương Dã Man nhân áp phích, nói,“Đó chính là ta.”

“Úc......” Nữ hài thuận miệng đáp.

Còn lại nhân tuy rằng làm không rõ ràng trạng huống, bất quá lục tục đem chính mình kí tên bản nhét lại đây,

Cái kia giơ Dã Man nhân thủ lĩnh áp phích fan điện ảnh, còn đem áp phích đưa tới Matthew trước mặt, Matthew theo thứ tự ở mặt trên ký xuống chính mình đại danh, hắn viết năng lực không tốt lắm, viết tự có chút khó coi, may mà ngôi sao kí tên cơ bản đều là chữ như gà bới, một hàng chữ mẫu bị hắn viết được cong vẹo méo mó, chợt vừa thấy lên đi cũng rất có cá tính.

Matthew đem kí tên bút hoàn cho nữ hài, đối với nàng cười gật gật đầu, xoay người trở lại trên thảm đỏ.

“Hắn ai a?” Cái kia giơ Dã Man nhân áp phích fan điện ảnh hỏi nữ hài,“Như thế nào không biết?”

Nữ hài thu hồi kí tên bản, lắc lắc đầu,“Ta cũng không không biết hắn là ai.”

Này bảy tám nhân nhanh chóng đem Matthew ném tới sau đầu, quay đầu nhìn thảm đỏ bên kia, đối càng đi càng gần một nam diễn viên la lớn,“Joaquin ! Joaquin ! Joaquin......”

Nghe đến mặt sau càng ngày càng vang dội tiếng hô, Matthew cũng quay đầu nhìn thoáng qua, người này hắn tại Gladiator kịch tổ gặp qua, là này hạng mục trung gần với Russell Crowe ngôi sao diễn viên, giống như gọi là Joaquin - Phoenix.

Matthew đi thảm đỏ tốc độ vẫn là rất chậm, hắn tưởng thực đơn giản, tận khả năng tại fan điện ảnh cùng truyền thông trước mặt ở một hồi, gia tăng độ sáng tỏ.

Đi về phía trước hơn mười mét, một phụ trách duy trì hai bên fan điện ảnh trật tự công tác nhân viên, tiếp đến micro trung thông tri, lặng lẽ đi tới.

Hắn thoáng tới gần Matthew một ít, thấp giọng nhắc nhở nói,“Tiên sinh, thỉnh mau một chút.”

Matthew da mặt đủ dày, trên mặt vẫn là treo dương quang xán lạn tươi cười, một tia một hào xấu hổ đều chưa từng xuất hiện, phảng phất không có nghe đến công tác nhân viên nhắc nhở, tiếp tục đi về phía trước, chỉ là dưới chân nhanh hơn tốc độ.

Bị người thôi loại sự tình này, có một lần là đủ.

Rất nhanh, hắn tiến vào phỏng vấn khu, nhưng các phóng viên đối với hắn hứng thú không lớn, rất nhiều người đều đang đợi mặt sau Joaquin - Phoenix lại đây.

“Matthew - Horner !”

Phóng viên trung đột nhiên truyền đến một nữ nhân vang dội tiếng hô,“Xem bên này ! xem bên này !”

Matthew cơ hồ điều kiện phát xạ cười nhìn về phía thanh âm truyền đến bên kia, chỉ thấy thiểm tắt đèn sáng lên, tiếp một dáng người dị thường cao lớn nữ nhân từ phóng viên trung gian chen đi ra.

Là Elena - Boyar.

Gặp Elena - Boyar lại đây, cũng có mấy cái phóng viên kề sát qua, bất quá đại bộ phận phóng viên đều đứng ở phỏng vấn khu nhập khẩu vị trí, rõ ràng là tại đẳng mặt sau Joaquin - Phoenix.

Matthew mặc dù có chút hâm mộ, nhưng sẽ không trong lòng không cân bằng, Joaquin - Phoenix vô luận phương diện nào đều xa xa vượt qua hắn, hai người căn bản không ở trên một cấp bậc.

“Lần đầu tiên đi lần đầu thảm đỏ cảm giác như thế nào?” Elena - Boyar đem tiểu máy ghi âm đưa tới Matthew trước mặt.

Chung quanh còn có mặt khác phóng viên, Matthew khẳng định muốn chăm chú trả lời, cười nói,“Rất hưng phấn ! rất đặc biệt ! đặc biệt kích động !”

Bởi hắn vừa tại trên thảm đỏ đi được quá chậm , Joaquin - Phoenix lúc này tiến vào phỏng vấn khu, kia mấy cái phóng viên lập tức vứt bỏ Matthew, chạy qua.

Không chỉ là bọn họ, Elena - Boyar đối Matthew nhún vai,“Ta muốn đi bắt nhiệt điểm tin tức .”

Matthew gật gật đầu,“Đi thôi.”

Elena - Boyar cũng gia nhập đến phỏng vấn Joaquin - Phoenix hàng ngũ trong.

Nhìn bên kia liếc nhìn, Matthew không lại dừng lại, cất bước đi vào Hollywood Trung Quốc đại rạp hát, bởi biểu diễn nhân vật phân lượng rất nhẹ, cá nhân danh khí quá nhỏ, kịch tổ không có mời hắn tham gia lần đầu thức thượng thông lệ chụp ảnh chung, mà là tại công tác nhân viên dẫn dắt dưới, trực tiếp đi vào rạp hát chiếu phim đại sảnh.

Hắn chỗ ngồi tại hàng thứ ba, này một bài một nửa chỗ ngồi là kịch tổ nội một ít phân lượng không nặng diễn viên, nửa kia còn lại là mời khách quý.

Kia vài diễn viên cùng Matthew như vậy, cũng không tham gia chụp ảnh chung, đều ngồi ở chỗ này tĩnh đợi điện ảnh bắt đầu chiếu phim.

Bên kia chiếu phim khách quý chỗ ngồi, đã ngồi không ít người, có chút vẫn là thoạt nhìn tương đối nhìn quen mắt gương mặt, đáng tiếc trung gian cách rất nhiều người, Matthew cũng không có cách nào khác lại gần làm thân, nhìn nhìn hai bên cũng không có quen thuộc diễn viên, đi một chuyến WC sau, trở về dứt khoát ngồi ở bên trên chỗ ngồi, chờ đợi điện ảnh bắt đầu chiếu phim.

Đây là hắn tham diễn đệ nhị bộ phim, hơn nữa cùng đệ nhất bộ phim chỉ có không đủ năm giây người qua đường giáp xuất trướng bất đồng, này bộ phim trung hắn vẫn là có chút tồn tại cảm .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 95: Tiềm Lực Diễn Viên

“Úc -- a -- oa -- Hát --”

Phòng chiếu phim trung, vang lên chấn thiên thô điên cuồng gào thét thanh, này thanh âm dị thường hào phóng cùng hùng tráng, tràn ngập từ trước đến nay chưa từng có khí thế, giống như trong truyền thuyết sừng sững ở ôn tuyền quan Leonidas như vậy.

Đương nhiên, đây là Matthew ý tưởng, bởi vì phát ra tru lên nhân chính là hắn đóng vai Dã Man nhân thủ lĩnh !

Trên màn ảnh hình ảnh do xa kéo gần, phía sau làm bối cảnh Dã Man nhân chiến sĩ quần lạc đều làm hư hóa xử lý, toàn bộ màn ảnh đột xuất chỉ có Dã Man nhân thủ lĩnh một người.

Màn ảnh do viễn cảnh biến thành đặc tả, tiêu điểm hoàn toàn tập trung tại Matthew nhân vật trên người, Dã Man nhân thủ lĩnh giơ lên cao mang theo đồ đằng chiến chùy, lại phát ra phẫn nộ gầm rú.

“Úc -- a -- oa -- Hát --”

Người khác là cái gì cảm giác Matthew không biết, chính hắn cảm giác này tiếng rống tương đương tiêu hồn.

So với Girl, Interrupted trung chợt lóe mà qua, lần này nhân vật vỏn vẹn đặc tả màn ảnh liền vượt qua năm giây !

Matthew theo bản năng nhìn về phía hai bên, hai bên đều là kịch tổ diễn viên, tất cả đều không biết, hắn thầm thở dài khẩu khí, thực ra hiện tại muốn làm nhất , chính là chỉ trên màn ảnh Dã Man nhân lãnh tụ, đối với mặt khác nhân nói -- thấy được sao, đây là ta diễn !

Bất quá, loại sự tình này cũng chính là tại trong đầu ngẫm lại, hắn sẽ không thật làm ra đến, như vậy cũng quá dọa người .

Matthew liếm liếm môi, tiếp tục đi xuống xem, rất nhanh lại xuất hiện hắn đặc tả màn ảnh, Dã Man nhân thủ lĩnh tại Rome quân đoàn vây công dưới quang vinh chết trận.

Đến đây, hắn nhân vật cũng liền triệt để rời khỏi này bộ phim.

Matthew chính mình tính toán một chút, hai đặc tả màn ảnh thêm mặt khác thượng vàng hạ cám xuất trướng, nhân vật này ở trong phim tồn tại thời gian hẳn là tại bốn phút đến năm phút đồng hồ ở giữa.

“Đệ nhất bộ phim xuất trướng không đến năm giây, đệ nhị bộ phim xuất trướng hơn bốn phút.” Chính hắn trong lòng mặc niệm,“Đã rất không sai .”

Mặc dù ở trên thảm đỏ rất hâm mộ giống Joaquin - Phoenix như vậy ngôi sao diễn viên, nhưng Matthew thực ra rất rõ ràng, so với tuyệt đại đa số tiến vào Hollywood người bình thường đến nói, hắn tuyệt đối xem như một người may mắn.

Mặt sau thời gian bên trong, Matthew tập trung tinh thần quan khán điện ảnh, nhất là đối với Russell Crowe cùng Joaquin - Phoenix này hai đại diễn viên chính biểu diễn, đầu chú lớn nhất chú ý.

Có thể đi đến bọn họ tình trạng này diễn viên, vỏn vẹn vận khí là không đủ , tự thân thực lực khẳng định tại trục hoành trên đây.

Đặc biệt Russell Crowe, theo Helen - Hermann theo như lời, vị này Australia diễn viên là Hollywood biểu hiện phái đại biểu, Gladiator có thể nói hắn đỉnh phong chi tác.

Vô luận là biểu hiện phái, vẫn là phương pháp phái, có thể trở thành đại minh tinh, Matthew cho rằng đều có đáng giá chính mình học tập địa phương.

Liền hắn biết, Russell Crowe toàn thân đều là tật xấu, đùa giỡn đại bài đến liên Ridley - Scott đều đau đầu, là phi thường khó hầu hạ ngôi sao, nhưng vừa tiến vào công tác trạng thái, tựa như thay đổi một người, hoàn toàn đầu nhập đến trong đó, phim trung đại bộ phận động tác hí đều là tự mình lên sân.

Nghe nói tại một hồi đánh nhau hí trung còn gãy xương qua.

Đương nhiên, đây là Matthew nghe nói , không bài trừ kịch tổ hoặc là Russell Crowe phương diện nhân vi chế tạo hư đầu, cố ý thả ra tin tức giả khả năng.

Tham gia qua Band of Brothers truyền thông tin tức quảng bá hoạt động, Matthew cũng dần dần xem minh bạch , rất nhiều phim dùng làm tuyên truyền phía sau màn ngoài lề, có quá nhiều thủy phân, vì chế tạo hấp dẫn nhân quan chú tin tức, tại nhất định sự thật trên trụ cột tạo giả, chỉ sợ là Hollywood kịch tổ phổ biến tồn tại hiện tượng.

Phim rất phấn khích, ít nhất Matthew nhìn không sai, có loại Sử Thi bi tráng cảm giác.

Tan cuộc sau, kịch tổ chủ yếu diễn chức nhân viên muốn cử hành tin tức tuyên bố hội, Matthew không tư cách tham gia, gọi điện thoại gọi tới kia chiếc Cadillac, trực tiếp ngồi xe về nhà.

Ngày hôm sau, hắn đi trước trang phục thuê công ty trả lại quần áo, lại cùng tam gia công ty thanh toán khoản, xong xuôi này mấy liền đến giữa trưa, đi tiệm bán báo mua một đống báo chí cùng tạp chí, tìm gia McDonald, tùy tiện muốn phân Hamburger khoai tây chiên, tìm im lặng góc, chuẩn bị vừa ăn vừa xem báo chí.

Matthew cắn hoàn một Hamburger, không có lập tức xem báo giấy, mà là đem sở hữu báo chí giải trí trang thống nhất sửa sang lại đi ra phóng tới cùng nhau, mặt khác trang bỏ vào một tay cầm trong túi, đãi buổi tối về nhà về sau tại đọc.

Làm 2000 năm kỳ nghỉ hè bắt đầu phát hành siêu cấp đại chế tác, Gladiator không ra dự kiến đi lên rất nhiều báo chí giải trí trang đầu bản.

“Gladiator không chỉ đem ngày xưa vũ khí lạnh chiến tranh giác trục rộng rãi trình vu quang ảnh, càng khó được là, đây là một bộ không giống bình thường Sử Thi đại phiến, nó sở tụ lại cũng không phải là kia dài dòng lịch sử, mà là lấy cực phú hí kịch tính thủ pháp cùng bi kịch sắc thái đặt móng, hoàn mỹ đắp nặn Russell Crowe đóng vai Maximus, điện ảnh không chỉ lệnh người xem có thể khắc sâu cảm nhận được nhân vật chính nội tâm nhẫn nại, cô độc cùng dũng khí, hơn nữa tại cuối cùng chỗ kết cục cũng đem điện ảnh nội dung thăng hoa đến một về yêu cùng tử vong ......”

Này thiên bình luận nhìn mở đầu, Matthew liền bắt đầu đọc nhanh như gió, bình luận tiêu điểm đều tập trung tại Ridley - Scott này đạo diễn cùng Russell Crowe này nam chính trên người, cũng nhắc tới Joaquin - Phoenix, về phần mặt khác diễn viên, đừng nói Matthew , liên nữ chính Connie Nielsen cũng không có.

Lại lật xem dưới mặt khác trang, hắn đem này phân báo chí ném tới một bên, tiếp nhìn đệ nhị phân, Gladiator đồng dạng là đưa tin trọng điểm, nhưng giống như thượng một phần báo chí như vậy, chú ý điểm đều đặt ở Ridley - Scott cùng Russell Crowe trên người.

Matthew lắc lắc đầu, không có tìm đến về chính mình nội dung, lại đổi một phần báo chí.

Ngày hôm qua không thiếu phóng viên chụp qua hắn thảm đỏ ảnh chụp, tổng không thể một nhà đăng cũng không có đi?

Lại liên phiên bốn năm phân báo chí, Matthew thở dài, đăng ảnh chụp báo chí không ở số ít, lại không thấy hắn thân ảnh.

Không nói ảnh chụp , văn tự cũng không có, ngay cả [ Mĩ quốc tin tức đưa tin ] như vậy trên bát quái tiểu báo, cũng không có đề cập qua hắn.

Matthew buồn bực một hồi, cũng dần dần suy nghĩ cẩn thận, hắn cùng với Britney lúc trước chuyện xấu sớm quá hạn , bản thân danh khí lại không đủ, biểu diễn nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao, tự nhiên thiếu nhân quan chú.

Giới giải trí vốn là một dễ quên giới.

Thu hồi báo chí, Matthew lấy qua mấy cuối tuần này phát hành giải trí tạp chí, đầu tiên cầm lấy là [ Entertainment Weekly ], đây là Warner Bros kì hạ một quyển trọng lượng cấp giải trí sách báo, ở trong nghề có nhất định lực ảnh hưởng.

Liên tiểu báo đều chưa thượng, loại này trọng lượng cấp sách báo khả năng tính càng nhỏ, Matthew một tay cầm khoai tây chiên trám sốt cà chua ăn, một tay kia nhanh chóng lục lọi khởi tạp chí.

“Đây là......”

Hắn tựa hồ thấy được một quen thuộc thân ảnh, nhanh chóng dừng lại lục lọi tạp chí tay, trở về lật hai trang, nhất trương cự đại ảnh chụp xuất hiện ở trước mắt.

Đó là hắn ngày hôm qua tại trên thảm đỏ nhất trương toàn thân chiếu !

“Ta......” Matthew ném xuống khoai tây chiên, gãi gãi đầu,“Ta lên [ Entertainment Weekly ]?”

Lại mắt nhìn ảnh chụp, hắn xác định không sai, đây chính là ngày hôm qua đi trên thảm đỏ khi tình cảnh, mơ hồ nhớ rõ đây là xuống xe không lâu.

Này tấm ảnh chụp là này một trang hàng ngang ảnh chụp trung nhất trương, bên cạnh còn có hắn thân xuyên 101 hàng không sư lính dù phục ảnh chụp, Matthew chỉ nhìn một cái, liền nhớ lại đây là kịch tổ trước quay chụp chuyên môn quay chụp ảnh chụp, trừ hắn này hai tấm ảnh chụp, trên một trang này còn có mặt khác hai danh diễn viên thường phục cùng quân trang ảnh chụp, rõ ràng là cùng nhau nhận phỏng vấn hai người.

Matthew nhớ đến, lần trước phỏng vấn qua đi, hắn chuyên môn chú ý qua, kịch tổ chủ yếu hợp tác truyền thông, chỉ là khan phát Damian - Lewis phỏng vấn, bao gồm hắn ở bên trong ba người phỏng vấn lại không có bóng dáng, hiện tại xem ra kịch tổ là có ý vì này, đại khái là muốn dùng liên tục tuyên truyền duy trì Band of Brothers ở trên truyền thông nhiệt độ.

Từng diễn viên ảnh chụp phía dưới, là tương đối ứng đưa tin.

Đây là vi Band of Brothers làm tuyên truyền, đưa tin khẳng định là nói bọn họ hảo nói.

“Hollywood đang tại quật khởi tiềm lực diễn viên -- Matthew - Horner !”

Matthew tại hắn hai tấm ảnh chụp phía dưới thấy được này có chút khoa trương tiêu đề.

Phía dưới nội dung trừ Matthew nhận phỏng vấn tinh luyện bản, viết đưa tin phóng viên còn cọ dưới nhiệt độ.

“Niên cận hai mươi tuổi Matthew - Horner tiến vào Hollywood bất quá một năm, cũng đã biểu diễn qua Oscar đoạt giải phim Girl, Interrupted, Universal ảnh nghiệp đầu tư một ức dollar hơn nữa do Ridley - Scott đạo diễn Gladiator, đáp hí đều là Angelina - Jolie, Winona - Ryder cùng Russell Crowe như vậy đại minh tinh, hôm nay lại tại Band of Brothers trung biểu diễn Ronald Speirs này trọng yếu nhân vật, sự nghiệp phát triển thuận lợi, để người đối với hắn tương lai tràn ngập chờ mong......”

Mặt sau lại là một ít giảng thuật hắn tại Band of Brothers nội như thế nào chuyên nghiệp linh tinh tán dương.

Đương nhiên, này mấy hết thảy đều là vì tuyên truyền kịch tập phục vụ .

Dù vậy, Matthew xem qua sau cũng tâm tình đại hảo, tuy rằng lúc trước bởi vì Elena - Boyar dẫn phát cùng Britney chuyện xấu bị truyền thông tập trung đưa tin qua, nhưng đây là lần đầu tiên bởi vì điện ảnh cùng nhân vật mà đi lên báo chí.

Lại lật lật còn thừa tạp chí, gặp không có mặt khác cùng hắn tương quan nội dung, Matthew đem này bản [ Entertainment Weekly ] đơn độc thu lên, giống như Girl, Interrupted cùng Gladiator như vậy, hắn cho rằng này bản tạp chí cũng là đáng giá kỷ niệm tồn tại.

Trở lại thuê trụ chung cư, này bản tạp chí bị Matthew phóng tới một chuyên môn rương da trung, trong rương tồn tại đều là đối hắn rất có ý nghĩa gì đó, tỷ như đệ nhất phân kịch bản, đệ nhất phân cùng kịch tổ chính thức hợp đồng.

Thay lời khác đến nói, này thùng ghi lại hắn đã đi qua mỗi một trọng yếu giai đoạn.

Theo sau hai ngày bên trong, Matthew trừ thích hợp chú ý dưới Gladiator, cơ bản tại lặp lại có kế hoạch sinh hoạt, còn chuyên môn cho Helen - Hermann gọi điện thoại, thúc giục nàng vì chính mình liên hệ tân công tác.

Band of Brothers cự ly truyền phát tuy rằng còn rất xa, nhưng với hắn mà nói đã là quá khứ thức , Matthew sẽ không hỗn ăn chờ chết, chung quy hiện tại cự ly Hollywood ngôi sao này mục tiêu còn kém được quá xa .

Tân một thứ hai buổi sáng, hắn vừa ăn xong điểm tâm, cầm lấy bút đang thử viết điểm cái gì, liền tiếp đến Helen - Hermann đánh tới điện thoại.

“Matthew, ngươi buổi chiều đến một chuyến công ty.” Nàng thanh âm trước sau như một bình thản,“Có mấy cái kịch tổ đang tại nhận người, chúng ta thử một lần.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 96: Ba Bộ Phim Mới

[ cầu phiếu đề cử ! cầu phiếu đề cử !]

“Xem hôm nay báo chí sao?”

Trong văn phòng, Helen - Hermann gặp Matthew ngồi ở đối diện trên ghế, nói,“Gladiator cuối tuần đầu tại Bắc Mĩ lấy đến 3400 vạn dollar trở lên, rất không sai .”

Matthew nhún nhún vai,“Đối với ta có giúp sao?”

“Có một điểm.” Helen - Hermann ăn ngay nói thật,“Không phải đặc biệt đại.”

“Chúng ta vẫn là nói tân công tác sự tình đi.” Matthew càng quan tâm này.

Helen - Hermann chuyển đề tài,“Hollywood mỗi tháng đều có rất nhiều phim được duyệt, trong đó tuyệt đại bộ phận đều sẽ đối ngoại thông báo tuyển dụng diễn viên, thích hợp ngươi biểu diễn nhân vật không tính thiếu.” Nàng từ trong ngăn kéo lấy ra một phần tư liệu, giao cho Matthew,“Đây là ta khiến công ty chuyên môn sưu tập , có phim thương mại, cũng có độc lập chế tác.”

Matthew nghe minh bạch nàng lời ngầm,“Ngươi ở này đó trong kịch tổ không quan hệ?”

“Đại bộ phận không có......” Helen - Hermann khẽ nhíu mày, sau đó trịnh trọng nói,“Liền tính là có, cũng không khả năng tùy tiện lấy đến dùng, có vài nhân tình dùng qua một lần, liền không tồn tại , tất yếu lưu lại thời khắc mấu chốt.”

Matthew không phải vừa tiến vào xã hội newbie, có thể nghe hiểu Helen - Hermann mà nói.

Helen - Hermann còn nói thêm,“Ta sẽ tận khả năng vì ngươi tranh thủ công tác, nhưng ngươi cũng muốn tại bao gồm thử vai đẳng giai đoạn trung, tẫn ngươi có khả năng.”

Nàng không có khả năng mỗi nhân vật đều dùng năm đó phụ thân quan hệ đến giải quyết vấn đề, Hollywood rất nhiều kịch tổ xác thật chướng khí mù mịt, tồn tại các loại giao dịch, nhưng một ít kịch tổ trong, thử vai cùng diễn viên biểu hiện đồng dạng là quyết định nhân vật quy chúc mấu chốt nhân tố.

“Chúng ta vẫn là nói nói kế tiếp công tác đi.” Helen - Hermann không lại dong dài, nói thẳng,“Gần đây thông báo tuyển dụng diễn viên kịch tổ trung, ta vì ngươi ưu tiên chọn lựa ba, phân biệt là DreamWorks [ gần như thành danh ], Universal ảnh nghiệp [ xác ướp trở về ] cùng [ fast and furious ].”

Đệ nhất bộ phim Matthew không có nghe nói qua, nhưng mặt sau hai bộ biết, tiền hai bộ [ xác ướp ] cùng sau mấy bộ [ fast and furious ] từng đều xem qua, ấn tượng trong giống như box office rất không sai, đều là thương nghiệp điện ảnh thành công điển phạm, đặc biệt [ fast and furious 7], lúc ấy cái kia nam chính gọi cái gì tới, bên phim lợi dụng hắn tử vong làm tuyên phát, dứt khoát phô thiên cái địa.

DreamWorks [ gần như thành danh ], hắn không bất cứ ấn tượng.

Nếu có thể làm đến [ xác ướp trở về ] cùng [ fast and furious ] trung chủ yếu nhân vật, khẳng định có thể hồng !

Tựa hồ lý giải Matthew suy nghĩ cái gì, Helen - Hermann bổ sung nói,“Nhân vật chính không có khả năng lấy đến, chúng ta muốn tranh thủ là chủ yếu vai phụ.”

Nàng gặp Matthew gật đầu, còn nói thêm,“Ta nghiên cứu này ba kịch tổ tình huống, dựa theo lấy đến nhân vật khó dễ trình độ cùng đối với ngươi tương lai phát triển, DreamWorks [ gần như thành danh ] là chúng ta ưu tiên suy xét đối tượng.”

Lời này đại đại ra ngoài Matthew đoán trước, không khỏi hỏi,“Vì sao không phải [ xác ướp trở về ] cùng [ fast and furious ]?”

“[ xác ướp trở về ] là đại bán điện ảnh [ xác ướp ] tục tập, cho dù là một vai phụ cũng cạnh tranh kịch liệt.” Helen - Hermann hiển nhiên sớm có nghiên cứu,“[ fast and furious ] là phi chủ lưu đua xe điện ảnh, như vậy một bộ phim vai phụ sẽ không khiến ngươi sự nghiệp có quá nhiều khởi sắc, nó chỉ là một bị tuyển.”

Nàng lại giải thích nói,“[ gần như thành danh ] nguyên bản năm trước liền muốn quay chụp, lại bởi vì tài chính vấn đề kéo đến hiện tại, DreamWorks hi vọng này bộ phim có thể vượt qua kế tiếp mùa trao giải, cầm ra đại lượng tài nguyên hơn nữa gom góp đến sáu ngàn vạn dollar tài chính dùng cho quay chụp, này bộ phim đề cập dàn nhạc cùng rock, bản thân càng dễ dàng thụ nghiệp nội chú ý.”

Helen - Hermann thấp giọng ho khan một chút,“Này bộ phim chế tác mới là DreamWorks, căn cứ Eric - Berk phản hồi tin tức, ngươi tại Band of Brothers kịch tổ chuyên nghiệp cùng cần cù biểu hiện, đạt được sản xuất tổ nhất trí tán thành, này có lợi cho ngươi tham dự [ gần như thành danh ] thử vai !”

“Mặt khác !” Nàng thẳng chỉ Matthew chỗ thiếu hụt,“Ngươi cũng cần một nhân vật đến tôi luyện kỹ xảo biểu diễn, ta không cầu ngươi kỹ xảo biểu diễn có bao nhiêu hảo, nhưng tuyệt không có thể quá kém !”

“Kia......” Matthew vẫn là chưa từ bỏ ý định,“[ xác ướp trở về ] cùng [ fast and furious ] đâu?”

“Ta vì ngươi chuẩn bị ba phần tư liệu, trừ [ gần như thành danh ] kịch tổ ngoài, ta cũng sẽ hướng [ xác ướp trở về ] cùng [ fast and furious ] kịch tổ đưa.” Helen - Hermann cũng không phản đối Matthew tham dự này mấy phim, chung quy đối với hắn loại này nhân vật diễn viên đến nói, cũng là cơ hội,“Nếu ngươi có thể thông qua ba kịch tổ thử vai, lịch phát hành lại không xung đột, cũng hoàn toàn có thể tham dự này hai bộ phim quay chụp.”

Nàng dựng thẳng lên một ngón tay,“Bất quá, từ giờ trở đi, ngươi muốn ưu tiên vi [ gần như thành danh ] nhân vật thử vai làm chuẩn bị, này bộ phim một nam phụ là chúng ta có khả năng nhất lấy đến nhân vật, công tác của ta, cũng sẽ đặt ở cùng này kịch tổ hiệp đàm thượng, còn lại hai kịch tổ chỉ biết đưa của ngươi tư liệu.”

Matthew rất rõ ràng, Helen - Hermann luôn luôn không phải nhiều lời nhân, nói nhiều như vậy đơn giản là muốn nói cho hắn,[ gần như thành danh ] nam phụ mới là tối có tỷ lệ lấy đến tay .

Mặt khác hai kịch tổ, thoạt nhìn rất tốt đẹp, nhưng Matthew biết, nếu nhân vật không cầm đến tay, này hai bộ phim còn chưa Girl, Interrupted đối với hắn giá trị đại.

Hiện tại chỉ có kịch tổ chọn hắn phân, nào có hắn chọn kịch tổ phân.

“Ngươi muốn thử vai nhân vật......” Helen - Hermann nâng ngón tay xuống ngựa tu trước mặt tư liệu,“Đều ở bên trong này, trở về hảo hảo xem xem.”

Hai người lại nói một hồi công tác sự, Matthew cầm lấy Helen - Hermann cung cấp tư liệu, nói,“Còn có việc sao? Không có việc gì mà nói ta đi trước.”

“Trước chớ đi.” Helen - Hermann nâng viền đen kính mắt,“Ta để người thu thập [ gần như thành danh ] cùng với nhân vật tương quan tư liệu , buổi chiều liền sẽ trở về, ngươi chờ hắn trở về lấy tư liệu lại đi.”

Điện thoại lúc này vang lên, nàng tiếp lên tới nghe hội, nói,“Hảo, ta biết.”

Helen - Hermann buông xuống điện thoại, đối Matthew nói,“Ngươi cuối cùng một bút hai vạn dollar thù lao đến trướng , đi tài vụ ký tên đi.”

Matthew cầm lấy tư liệu, rời đi Helen - Hermann văn phòng, đi tại cùng tầng phòng tài vụ, ký qua tự sau, khiến tài vụ trực tiếp giữ lại người đại diện hai ngàn dollar trích phần trăm cùng thanh toán cho [ cấm kỵ Tarot bài ] kịch tổ một vạn dollar tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, đem còn thừa tám ngàn dollar đánh tới trên tài khoản.

Hiện tại mới buổi sáng mười giờ nhiều, Matthew không có ngồi không ở công ty bên trong đẳng, dứt khoát ngồi xe đi một chuyến xe second-hand thị trường, hắn vận khí tính không sai, ngày đó xem hảo nhị thủ Ford xe còn tại, lại cùng lão bản cò kè mặc cả một phen, cuối cùng lấy bốn ngàn năm trăm dollar giá lấy xuống này chiếc màu trắng Ford.

Hắn làm qua một đoạn thời gian sửa xe học đồ, đối ô tô có nhất định lý giải, này chiếc nhị thủ Ford kiểu dáng tuy rằng cũ chút, nhưng dù sao cũng phải đến nói cũng không tệ lắm, coi như là xứng với giá trị.

Xong xuôi thủ tục, tìm địa phương nếm qua cơm trưa, Matthew mở ra chính mình đệ nhất chiếc xe trở về Thiên Sứ trù tính công ty, trong phòng nghỉ ngơi xem hội internet tin tức, trên mạng nơi nơi đều là thị trường chứng khoán đại ngã tin tức, phá sản nhân số không đếm được, nhảy lầu nhân không ở số ít, tựa hồ USA đang tại trải qua một hồi cự đại kinh tế tai nạn.

Hắn không hiểu thị trường chứng khoán, đối chỉ số linh tinh ngoạn ý càng là không biết gì cả, toàn cho là đang nhìn náo nhiệt, nhưng xem qua sau cũng có chút kinh hãi, cổ phiếu phiêu lưu thật sự rất cao .

Matthew lắc lắc đầu, đóng lại trang web, nhìn giải trí tin tức, hiện tại giải trí tin tức nhiệt điểm không thể nghi ngờ là Tom - Cruise cùng Nicole Kidman ly hôn đại chiến, từng ân ái phu thê cho nhau công kích, tựa hồ biến thành cừu địch.

“Đây chính là Hollywood a......” Hắn thở dài.

Dựa theo hắn lý giải, lâu dài hôn nhân tại Hollywood căn bản chính là xa xỉ phẩm, đại bộ phận Hollywood ngôi sao tình yêu bao giờ cũng là đến nhanh, đi cũng nhanh.

Matthew không có nghĩ nhiều, hắn ở phương diện này không có kinh nghiệm, chỉ hiểu được một đạo lý -- quý trọng trước mắt !

Về phần tương lai, tương lai sự tình ai có thể nói được chuẩn?

Lại tùy tiện lật xem một hồi tin tức, Matthew nhớ tới phía trước tính toán, riêng đi đăng kí một Blog, vừa mới chuẩn bị viết điểm cái gì, liền có nhân lại đây thông tri hắn, thu thập tư liệu nhân trở lại.

Matthew lấy đến thật dày một xấp tư liệu, cùng Helen - Hermann chào hỏi, lái xe phản hồi Westwood khu, trở lại chung cư sau, lập tức mở ra Helen - Hermann giao cho hắn kia phân tư liệu.

Này phân tư liệu mặt trên cùng, là [ gần như thành danh ] kịch tổ tình huống cùng nhân vật giới thiệu, trong đó trọng điểm đánh dấu gọi là Russell - Hammond nam phụ, cũng chính là Matthew cần tranh thủ nhân vật.

[ gần như thành danh ] tư liệu phía dưới là [ xác ướp trở về ] tư liệu, lại xuống bên dưới là [ fast and furious ] cùng mặt khác một ít tiểu hạng mục.

Từ tư liệu đặt trình tự, cũng có thể nhìn ra Helen - Hermann chủ yếu và thứ yếu chi phân.

Matthew tại nghiệp vụ phương diện đã tương đương tín nhiệm Helen - Hermann, trước cầm lấy cũng là [ gần như thành danh ] tư liệu, sau đó cẩn thận lật xem lên đến.

Đây là một giảng thuật rock dàn nhạc cùng lưu động diễn xuất phim, nội dung cụ thể tư liệu trung không có, chỉ ghi chú rõ Matthew tranh thủ Russell - Hammond nhân vật này là dàn nhạc tay guitar, đồng thời cùng dàn nhạc nam chủ phụ xướng nữ trợ lý dây dưa không rõ.

Thay lời khác đến nói, đây là một song. Tính. Luyến nhân vật.

Dựa theo Hollywood chủ lưu thẩm mỹ, biểu diễn như vậy nhân vật xác thật cần nhất định kỹ xảo biểu diễn.

Mặt khác, trên tư liệu còn nói minh kịch tổ đã xác định hai vị diễn viên, phân biệt là biểu diễn nữ chính Kate - Hudson cùng với biểu diễn dàn nhạc chủ xướng Jason Lee.

Helen - Hermann còn tự mình dùng bút tại Kate - Hudson phía dưới đánh dấu, Kate - Hudson là Hollywood lão bài nữ tinh Goldie Hawn nữ nhi.

Nhìn tư liệu suy nghĩ một hồi, Matthew cảm giác loại này nhân vật với hắn mà nói thật có nhất định độ khó.

Theo sau, hắn đem này phân tư liệu phóng tới một bên, lại cầm ra [ xác ướp trở về ] tư liệu, cùng Gladiator như vậy, đây là Universal ảnh nghiệp đầu chụp hạng mục, xác ướp hệ liệt là Universal ảnh nghiệp sáng lập nhiều năm quái vật điện ảnh phẩm bài,[ xác ướp trở về ] tiền tác [ xác ướp ] có thể nói là trọng khải chi tác, đại lấy được thành công sau, này bộ tục tập cũng liền thuận lý thành chương xuất hiện .

Đối với hai bộ [ xác ướp ], Matthew ít nhiều có chút ấn tượng, cũng rất ngạc nhiên Helen - Hermann muốn cho hắn đi tranh đoạt nào vai phụ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 97: Groupie

Mở ra [ xác ướp trở về ] tư liệu, Matthew trực tiếp tìm đến hắn chú ý trọng điểm -- Helen - Hermann muốn vì hắn đưa nhận lời mời tư liệu nhân vật.

Nhân vật này xuất trướng thời gian không nhiều, phân lượng lại rất trọng, hơn nữa hắn nhớ rõ nhân vật này, từng xem đạo bản điện ảnh thời điểm, cái kia nhân vật lưu lại khắc sâu ấn tượng.

Vua Bọ Cạp !

Một thân thể khoẻ mạnh, dũng mãnh thiện chiến, đem linh hồn bán cho Anubis khủng bố vương giả !

Nhìn thấy nơi này, Matthew không khỏi cúi đầu đánh giá dưới chính mình, cứ việc không có vô cùng khoa trương cơ nhục, lại cũng phi thường cường tráng, đặc biệt là trải qua quân sự huấn luyện sau, có vẻ càng thêm cường hãn.

Đây không phải bản thân bành trướng, mà là đến từ chân thật tình huống cường đại tự tin.

Hắn xem dưới tư liệu bên trên [ xác ướp trở về ] kịch tổ vì cái này nhân vật thông báo tuyển dụng diễn viên yêu cầu, ngoại hình phương diện hẳn là vấn đề không lớn.

Loại này động tác loại hình nhân vật, đối với biểu diễn kỹ xảo yêu cầu không cao, Matthew cảm giác càng thích hợp chính mình, nhưng muốn lấy đến e phi thường khó, tựa như Helen - Hermann nói như vậy,[ xác ướp trở về ] là đại bán phim [ xác ướp ] tục tập, phim trừ nguyên bản nhóm người ngoài, căn bản không cần vi thông báo tuyển dụng tân diễn viên vấn đề phát sầu.

“Tổng muốn thử một lần a.” Matthew tiếp tục đi xuống xem,[ xác ướp trở về ] chủ yếu tại Anh quốc cùng Morocco quay chụp, thời gian là tháng bảy đến tháng mười một, cùng [ Almost Famous ] có nhất định thời gian xung đột, hắn thở dài,“Coi như một bị tuyển hảo.”

Vạn nhất [ Almost Famous ] thử vai không thành công, còn có thể lại tranh thủ này phân công tác.

Cuối cùng, hắn lại nhìn nhìn [ fast and furious ] tư liệu, một rất phổ thông tiểu vai phụ.

Matthew không có quá nhiều chú ý, khiến Helen - Hermann đưa tư liệu hảo, cũng có thể xem như bị tuyển.

Loại này tát lưới rộng sách lược, có thể hay không nhiều mò cá, còn muốn xem thử vai cùng vận tác.

Đem [ xác ướp trở về ] cùng [ fast and furious ] tư liệu thu hồi đến phóng hảo, Matthew bắt đầu trọng điểm nghiên cứu [ Almost Famous ], phương diện này hắn tất yếu cùng Helen - Hermann bảo trì nhất trí, hơn nữa Thiên Sứ trù tính công ty đã vì hắn sưu tập đại lượng cùng [ Almost Famous ] có liên quan tư liệu.

Hắn từ tay cầm trong túi lấy ra buổi chiều lấy đến tay tư liệu, chăm chú nhìn lên.

Một điện ảnh hạng mục kịch bản là bảo mật trọng điểm, không có cùng kịch tổ ký kết chính thức hợp đồng nhân rất khó tiếp xúc đến, dù cho lấy đến kịch bản nhân, thường thường cũng muốn tuân thủ bảo mật điều khoản.

Tư liệu trung không có kịch bản, chỉ có một ít tin vỉa hè bàn đối với kịch tình miêu tả.

Có thể xác định là, [ Almost Famous ] là một bộ về rock điện ảnh, chủ yếu nhân vật là một chi rock dàn nhạc, một tưởng trở thành nhạc bình nhân nam hài, cùng với một xinh đẹp nữ trợ lý.

Thiên Sứ trù tính công ty người chính là căn cứ này mấy cùng kịch tổ lộ ra thử vai nhân vật tin tức, chuyên môn vì hắn thu thập tư liệu.

Này mấy không hẳn 100% tin cậy, nhưng Matthew tín nhiệm Thiên Sứ trù tính công ty năng lực, chung quy có thể từ Band of Brothers kịch tổ lấy đến Ronald Speirs nhân vật này, trù tính công ty cung cấp tư liệu công không thể không.

Đương nhiên, bởi [ Almost Famous ] không có nguyên tác tồn tại, lần này tư liệu so với chuẩn bị thử vai Band of Brothers khi thiếu hơn nhiều.

Matthew đầu tiên đại khái xem một lần, tư liệu căn cứ nhân vật đặc chất cùng rock dàn nhạc chủ đề, chủ yếu chia làm mấy cái phương diện: Thuốc phiện, tính, tuần diễn cùng groupie đợi đã (vân vân).

Độc. Phẩm linh tinh không cần phải nói, ngay cả Matthew người như thế đều biết, rock cùng độc. Phẩm hướng đến không tách ra, không chút nào khoa trương nói, không hấp. Độc nhạc công rock tại lão mĩ bên này chỉ sinh hoạt tại trong cổ tích.

Tính cái gì, tại Hollywood hỗn qua người đều biết, Hollywood tối loạn không phải diễn viên cùng giới người mẫu, mà là giới rock, một thành công rock dàn nhạc trung nhân, mặc kệ là nam hay là nữ, nếu không thượng qua mấy nam nhân cùng nữ nhân, không làm qua quần thể party, căn bản không mặt mũi đi ra ngoài gặp người.

Tuần diễn linh tinh , cùng liveshow hoặc là fan nhạc gặp mặt sẽ kém không nhiều.

Matthew trọng điểm xem là groupie, này với hắn mà nói là luôn luôn không tiếp xúc qua hoàn toàn mới khái niệm, cũng là tất yếu lý giải gì đó, hắn cạnh tranh Russell - Hammond nhân vật này là dàn nhạc tay guitar, cùng nữ chính ở giữa có dây dưa không rõ quan hệ, căn cứ tư liệu cung cấp tin tức, nữ chính ở mặt ngoài là dàn nhạc tư nhân trợ lý, trên thực tế khả năng là một tư thâm groupie.

Đại khái biết Matthew đối với này phương diện lý giải không nhiều, thu thập tư liệu nhân chuyên môn đối groupie tiến hành giải thích.

Đơn giản điểm đến nói,“groupie” Groupie hiện tượng xuất hiện ở thế kỷ trước 60 niên đại nhạc rock bồng bột phát triển, truy tinh tộc quần thể mạnh mẽ lớn mạnh thời kỳ, chuyên chỉ kia vài ý đồ cùng rock ngôi sao ca nhạc phát sinh quan hệ hoặc bảo trì một loại lãng mạn quan hệ nữ fan nhạc, thậm chí có vài nhân dứt khoát dùng “star.fucker” Đến thay thế “groupie” Từ này.

Matthew chính mình lý giải, nếu nói rock ngôi sao là thần mà nói, kia đám groupie tựa như tín đồ mê muội cúng bái bọn họ.

Tư liệu bên trong hoàn cấp hắn cử ví dụ, Bebe Buell là thế kỷ trước trong giới rock trứ danh nhất groupie chi nhất, danh hiệu rock Muse, bộ dạng thanh tú xinh đẹp, mười lăm mười sáu tuổi liền cùng rock ngôi sao làm cùng một chỗ, hậu kỳ dứt khoát ngủ ra phong thái, thật nhiều rock dàn nhạc đều quỳ cầu âu yếm ngủ một hồi Bebe Buell, chẳng sợ nàng hoài hài tử những người này cũng duy trì nàng sinh hạ đến.

Này hài tử chính là đại danh đỉnh đỉnh Liv - Tyler.

Ấn tư liệu trung thuyết pháp, rock chính là thuộc về groupie vinh diệu, muốn lý giải rock, groupie là ắt không thể thiếu một bộ phận.

Tại Thiên Sứ trù tính công ty sưu tập đến tương quan tư liệu trung, Matthew tranh đoạt nhân vật, cùng đã xác định do Kate - Hudson đóng vai nữ chính, chính là giống như loại này phức tạp quan hệ.

Đương nhiên, này cũng không tất hoàn toàn chuẩn xác, chung quy sưu tập tư liệu nhân nhìn không tới [ Almost Famous ] kịch bản, chỉ có thể nhiều mặt tìm hiểu.

Ngoài ra, nhân vật này còn khả năng là song tính luyến thân phận.

Matthew đối với này bộ phận nhân không chút nào lý giải, suy nghĩ một đoạn thời gian, suy xét có phải hay không đi tìm chuyên môn đám người tiếp xúc một chút? Nhân vật thử vai vào tháng năm hạ tuần, phỏng chừng trung tuần liền sẽ tiến hành bước đầu nhân viên chân tuyển, lưu cho hắn thời gian cũng không phải quá nhiều.

May mà [ xác ướp trở về ] thử vai là tại tháng sáu sơ,[ fast and furious ] càng muộn, cùng [ Almost Famous ] cũng không xung đột, vạn nhất nhân vật này thử vai không thuận lợi, hắn còn có thể tham gia này hai kịch tổ thử vai.

Tương đối phiền toái là,[ xác ướp trở về ] thử vai tại London,[ fast and furious ] thử vai tại Los Angeles.

Bất quá tại phi cơ trước mặt, này mấy đều là vấn đề nhỏ.

Mãi cho đến buổi tối, Matthew cũng không có lại xuất môn, liên cơm tối đều là gọi được ngoại bán, tỉ mỉ đem Thiên Sứ trù tính công ty cung cấp tư liệu nhìn một lần, đối sắp tham dự cạnh tranh kịch tổ cùng nhân vật coi như là có một rõ ràng hình dáng.

Mặt sau thời gian bên trong, hắn tạm thời buông xuống trong tay mặt khác sự tình, bắt đầu vì cái này nhân vật thử vai làm chuẩn bị, dù cho Helen - Hermann đem hắn cá nhân nhận lời mời tư liệu đệ trình cho [ Almost Famous ] kịch tổ sau còn chưa được đến đáp lại, nhưng sớm làm chuẩn bị khẳng định không có sai.

Vì thế, Matthew tích cực cùng Helen - Hermann bảo trì trò chuyện, khiến Thiên Sứ trù tính công ty giúp hắn liên hệ đến một vị từng có chút danh tiếng dàn nhạc tay guitar, tâm tình năm đó điên cuồng trải qua, lại cùng vài vị lớn tuổi từng groupie liên hệ, trong đó đại bộ phận cự tuyệt , bất quá cũng có một vị nguyện ý cùng hắn này diễn viên chia sẻ kia vài trải qua.

Vị này gọi là Lorry - Mcdox nữ nhân, nói ra lời dứt khoát khiến Matthew nghẹn họng trân trối.

Nàng sinh động như thật hướng Matthew hình dung từng Rolling Stones dàn nhạc chủ xướng Mick Jagger chuyện cũ.

“Mike năng lực tại trong giới danh tiếng cực tốt, hắn thích xinh đẹp nữ nhân cùng nhiều người hành, nhất là kia vài nộn được có thể làm hắn nữ nhi người mẫu. Hắn tuy rằng nhân gầy, nhưng khí đại sống hảo, khẩu kỹ cùng Steven Tyler như vậy ưu tú...... Ân, chính là Aerosmith dàn nhạc chủ xướng, lăn thạch logo chính là vươn ra đầu lưỡi, đây là đối Mike tốt nhất hình dung......”

Lorry - Mcdox còn xắn lên tay áo, triển lãm dưới nàng cánh tay, nhiều năm qua đi , mặt trên ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy lỗ kim, rậm rạp dày đặc bộ dáng có chút làm cho người ta sợ hãi.

“Ta chính là lại sống một lần, cũng muốn lựa chọn nhân sinh như vậy.”

Cuối cùng, Lorry - Mcdox một điểm đều không hối hận, tại Matthew trước lúc rời đi, nói,“Đó là huy hoàng niên đại, khi đó ta cảm giác không có cái gì là không có khả năng , làm bừa cũng sẽ không bị AIDS. Không giống hiện tại, giới giải trí mỗi người đều cùng chim sợ cành cong dường như, vừa ra khỏi cửa liền bị cẩu tử chụp, quá khứ đã vừa đi không còn trở lại .”

Cùng tay guitar cùng Lorry - Mcdox trò chuyện, khiến Matthew lấy được ích không phải là ít, cũng đối giới rock có càng khắc sâu lý giải.

Nhưng hắn làm không chỉ là này mấy, vì nắm giữ một song. Tính. Luyến nam nhân tâm tính, cuối tuần buổi tối chuyên môn đi một chuyến nam đồng. Tính. Luyến tửu ba, kết quả lọt vào nhiều nhân gây rối, không chỉ không có bất cứ thu hoạch, còn chật vật mà chạy.

Los Angeles như vậy đại đô thị, tuyệt đối không thiếu song. Tính. Luyến quần thể, giới bên ngoài nhân, cũng rất khó tìm đến bọn họ, Matthew chỉ có thể cấp Helen - Hermann gọi điện thoại, tìm kiếm nàng giúp.

Helen - Hermann chỉ là khiến hắn đợi tin tức, Matthew đều tranh thủ đi mua máy tính, lại đợi vài ngày, nàng cũng không tìm được thích hợp nhân.

Hollywood trong giới có rất nhiều loại này nhân, nhưng những người này sẽ không theo một tiểu diễn viên tâm tình chính mình song. Tính. Luyến tâm đắc cùng thể hội.

Matthew đành phải tạm thời từ bỏ, đẳng [ Almost Famous ] kịch tổ đến đến thử kính mời, thông qua vòng thứ nhất thử vai lại tìm cũng không muộn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 98: Bài Post Blog Đầu Tiên

Trường quay trong văn phòng, Gal - Levin trước mặt chất thật dày một chồng lớn tư liệu, làm [ Almost Famous ] kịch tổ tuyển diễn viên đạo diễn, tới gần nhiều vai phụ thử vai quan khẩu, có một đống lớn công tác muốn xử lý.

Hắn lấy qua một phần diễn viên nhận lời mời tư liệu, tại quay chụp qua phim kia một khung bên trong nhìn nhìn, thấy chỉ có hai bộ ngay cả nghe cũng chưa nghe qua phim danh tự, trực tiếp ở mặt trên đánh x.

“Amy......” Gal - Levin dặn dò đối diện trợ lý đạo diễn,“Tư lịch không phù hợp yêu cầu diễn viên hết thảy đào thải, không cần phát thử vai mời.”

Vị kia nữ tính trợ lý đạo diễn nâng kính mắt, nói,“Hảo, ta minh bạch.”

Gal - Lell tiếp tục vùi đầu công tác, có thể đưa đến nơi này đến diễn viên tư liệu, cơ bản đều là không phương pháp , chân chính có nhân mạch mạng lưới quan hệ diễn viên, sớm lấy đến thử vai mời.

[ Almost Famous ] sản xuất dự toán cao tới sáu ngàn vạn dollar, DreamWorks năm nay trọng điểm phim chi nhất, vì trù tính đủ nhiều tài chính thậm chí từ năm trước đẩy đến hiện tại, đạo diễn cùng chế tác phương đối tuyển diễn viên dị thường coi trọng, chân tuyển diễn viên phương diện, trừ tình huống đặc thù nam chính, đừng nói mặt khác chủ yếu nhân vật , cho dù là dàn nhạc nhạc công loại này vai phụ, kia vài chỉ diễn qua mấy bộ phim tiểu diễn viên, cũng không đang suy xét trong phạm vi.

“Levin tiên sinh.”

Đối diện bỗng nhiên truyền đến trợ lý đạo diễn Amy - Lynn thanh âm,“Ngươi xem xem này phân diễn viên tư liệu.”

Nàng chỉ là trợ lý đạo diễn, gặp được không chắc đương nhiên muốn Gal - Levin này tuyển diễn viên đạo diễn quyết định.

“Làm sao?” Gal - Levin từ một đống tư liệu mặt sau ngẩng đầu lên.

Amy - Lynn đưa một phần tư liệu lại đây,“Này hưởng ứng lệnh triệu tập Russell - Hammond diễn viên, trước mắt chỉ điểm diễn qua hai bộ phim, một bộ mv cùng một bộ phim truyền hình......”

Gal - Levin không có tiếp tư liệu, đánh gãy Amy - Lynn mà nói,“Tư lịch kém một chút, đào thải......”

“Hãy nghe ta nói xong a.” Amy - Lynn nửa đoạn sau nói còn không có xuất khẩu liền bị đánh gãy, nhanh chóng nói,“Hắn biểu diễn điện ảnh là Girl, Interrupted, Gladiator, đảm nhiệm qua Britney - Spears mv nam chính, còn tại Band of Brothers trung biểu diễn Ronald Speirs......”

“A?” Gal - Levin lập tức tiếp nhận Amy - Lynn truyền đạt tư liệu, mở ra lật xem lên đến,“Hanks cùng Spielberg đạo diễn giám chế Band of Brothers, không có sai !”

Hắn thì thào nói nhỏ,“Matthew - Horner, ta nhớ rõ ở đâu phân trên báo chí xem qua tên này.”

Amy - Lynn lúc này nhắc nhở nói,“Tư liệu sau vài tờ có sao chép kiện.”

Gal - Levin xem qua diễn viên lý lịch, vừa ngắm mắt mang vào ảnh chụp, lật đến mặt sau sao chép kiện, đầu tiên nhìn thấy chính là [ Entertainment Weekly ] một trang sao chép, mặt trên là Matthew - Horner đi trên thảm đỏ cùng mặc quân trang ảnh chụp, phía dưới còn có văn tự giới thiệu, tỷ như hắn biểu diễn qua Girl, Interrupted, Gladiator cùng Band of Brothers loại này nổi danh phim, còn cùng Angelina - Jolie, Winona - Ryder cùng Russell Crowe đáp qua hí đợi đã (vân vân).

Đây không phải giả , sao chép trang trên có [ Entertainment Weekly ] khan hào, tìm đến này một kỳ xem dưới liền biết.

Mặt sau còn có sao chép kiện, phân biệt là Matthew - Horner cùng Ridley - Scott đứng ở trường quay ảnh chụp, cùng Britney - Spears ở trên bờ cát quay chụp mv hình ảnh, cùng với Band of Brothers xuôi tai David - Frankel nói hí bộ dáng.

Này mấy khẳng định không phải giả !

Gal - Levin khép lại tư liệu, không có lại nhìn tất yếu , loại này diễn viên nếu không phát thử vai mời mà nói, này bàn bên trên diễn viên tư liệu, cũng không mấy cái đủ tư cách .

Hắn cầm lấy bút, ở mặt trên đánh dấu tick, đối Amy - Lynn nói,“Lại gặp được loại này, trực tiếp thông qua.”

Trong văn phòng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh.

Matthew là tại đối với gương bắt chước American Beauty trung Kevin - Spacey biểu diễn khi, tiếp đến Helen - Hermann thông tri điện thoại, lấy đến [ Almost Famous ] thử vai mời, có tối thiểu vào sân tư cách.

Cắt đứt Helen - Hermann điện thoại, hắn kết thúc lần này luyện tập, đóng lại máy quay phim cùng TV, đi đến vừa mua không lâu trước máy tính, khởi động máy sau đăng lục đoạn thời gian trước đăng kí Blog.

Tuy rằng mười bốn tấc Anh mặt cầu màn hình hiển thị cùng võng tốc có chút để người phát điên, nhưng đều tại Matthew có thể nhẫn nại trong phạm vi, niên đại này cũng không thể có rất cao yêu cầu.

Hắn trước đem chính mình Blog trang trang sức một chút, lại đăng lục msn, bởi máy tính mua không vài ngày,msn thượng liên hệ nhân rất có hạn, xác thực điểm đến nói chỉ có bốn, đều là hiện thực trong nhận thức nhân, Helen - Hermann, Elena - Boyar, Michael - Fassbinder cùng James - McAvoy.

Về phần Britney, nàng hiện tại bận rộn túi bụi, Matthew mấy ngày hôm trước lại đi lên chuyến bay đi Pittsburgh xem qua nàng, hai người cũng bất quá gặp nhau hơn một giờ, đang hot ngôi sao ca nhạc căn bản không thời gian chơi máy tính.

Quét mắt msn, gặp không có tin tức, Matthew tiếp tục xử lý Blog, chuẩn bị viết một thiên bác văn.

Từ Band of Brothers kịch tổ trở về sau, hắn thường thường liền sẽ viết lên một đoạn này nọ, lấy này rèn luyện tiếng Anh viết năng lực.

Bất quá, nói cùng viết căn bản chính là hai chuyện khác nhau, Matthew gõ xuống một hàng từ đơn, xem xem liền sẽ xóa đi, lặp lại mấy lần sau, không khỏi có điểm căm tức.

Hắn dứt khoát đứng lên, uống ly thủy, đẳng tâm tình bình phục một ít, mới ngồi trở lại đến trước máy tính.

“Vẫn là viết điểm đơn giản nhất đi......” Matthew nói thầm một câu.

Vừa hắn còn chuẩn bị viết điểm phía trước tại kịch tổ trải qua linh tinh gì đó, hiện tại xem ra căn bản vượt qua viết năng lực.

Suy nghĩ một hồi, Matthew gõ lên bàn phím.

“Đệ nhất thiên bác văn, nên viết điểm cái gì đâu? Ân...... Ta là diễn viên, không nổi danh cái loại này, bất quá vừa tiếp đến một thử vai thông tri, chế tác sáu ngàn vạn dollar đại hạng mục, cứ việc thử kính là tiểu vai phụ, ta cũng rất vui vẻ.”

Tạm dừng một hồi, hắn lại đánh ra hàng chữ mẫu:“Cố gắng đi ! ta nhất định có thể thông qua thử vai !”

Sau đó, hắn đem bác văn phát ra.

Đáng tiếc, Blog không người chú ý, Matthew đi mấy cái trang web cổng thông tin dạo qua một vòng, nhìn hội tin tức trở về, bác văn xem lượng vẫn là linh.

Tại kia mạng xã hội tràn lan niên đại, ngôi sao một điều weibo liền có thể đưa tới thiên hô vạn ứng, hắn từng cũng chơi qua này mấy, còn chú ý qua mấy cái ngôi sao cùng bát quái giải trí phòng công tác weibo.

Này Thái Bình Dương hai bờ đại bài ngôi sao bát quái chuyện xấu, đi theo hắn vượt qua vô số tịch mịch gian nan ban đêm, cùng nào đó tình yêu lãng mạn phim hành động như vậy, đều là đám FA khó được phúc lợi.

msn biểu hiện có tin tức, Matthew từ chuyện cũ hồi ức trung tỉnh lại, phát hiện là Elena - Boyar phát đến tin tức.

“Đại minh tinh, có nội tình tin tức sao?”

Matthew nghĩ nghĩ, trả lời,“Một vị a-list vừa khai thông Blog, tính sao?”

“Ngươi có Blog?” Bên kia Elena - Boyar viết nói,“Võng chỉ phát lại đây.”

Matthew phục chế võng chỉ, phát cho Elena - Boyar.

Bên kia tạm thời không có tin tức, Matthew tiếp tục xem trang web, qua đại khái hai phút, Elena - Boyar lại có tin tức phát lại đây.

“Ngươi chuẩn bị tham gia nào kịch tổ thử vai?”

“DreamWorks [ Almost Famous ].” Matthew nghĩ nghĩ, lại viết nói,“Như thế nào? Ngươi chuẩn bị giúp ta một phen?”

Hắn vốn chỉ là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới Elena - Boyar trả lời,“Ta có thể giúp ngươi dây cót tin tức tuyên truyền một chút a, ta tuần trước gặp qua Helen - Hermann, nàng cho ta cung cấp một điều rất có giá trị tin tức, coi như là cấp nàng hồi báo.”

Loại sự tình này Matthew đương nhiên sẽ không cự tuyệt,“Có thể a. Của ngươi chủ biên có thể thông qua?”

“Ngươi gần nhất không phải thượng qua [ Entertainment Weekly ] sao?” Nàng tin tức ngược lại là rất linh thông,“Gladiator cũng tại nhiệt ánh, vấn đề hẳn là không lớn.”

“Ta đây chờ ngươi hảo tin tức.”

Matthew lại cùng Elena - Boyar xả vài câu, theo sau tìm đến một thoạt nhìn rất chuyên nghiệp diễn viên trang web, nhìn lên.

Kinh lịch qua Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học học tập sau, hắn kỹ xảo biểu diễn xác thật có tiến bộ, nhưng bản thân không có cơ sở, khởi điểm tương đối thấp, thiên phú cũng coi như không được xuất chúng, nhiều nhất cũng chính là chắp vá mà thôi.

Biểu diễn Ronald Speirs như vậy cơ hồ một bộ biểu tình nhân vật còn có thể, giống một gương mặt phức tạp song tính luyến, liền tương đối khó khăn .

Tuy rằng cảm giác khó khăn, nhưng hắn không nghĩ tới lui bước, Hollywood như vậy cạnh tranh kịch liệt trong giới, cơ hội trọng yếu phi thường, năng lực lại là nắm chắc cơ hội mấu chốt.

Hắn không phải thiên tài, năng lực không phải trời sinh , cần tôi luyện.

Một năm này thời gian bên trong, có liên quan diễn viên gì đó hắn nhìn quá nhiều, có thể sử dụng lại quá ít.

Ngày hôm sau, Matthew chuyên môn đi mua một phần danh tự nghe vào tai rất rộng rãi, kỳ thật là giải trí bát quái báo chí [ Mĩ quốc tin tức đưa tin ], muốn nhìn một chút Elena - Boyar có phải hay không thật viết về hắn tin tức đưa tin.

Về đến trong nhà, qua lại phiên một lần, Matthew mới tại thứ bốn bản một góc trên vị trí, phát hiện một thiên so đậu hủ khối lớn hơn không được bao nhiêu đưa tin, đưa tin kí tên người chính là Elena - Boyar.

“Britney - Spears chuyện xấu bạn trai, biểu diễn Gladiator đẳng trọng lượng cấp phim Matthew - Horner, ngày gần đây lại tuôn ra tân tin tức, theo biết chuyện nhân sĩ phản ứng, hắn chuẩn bị tham dự DreamWorks sáu ngàn vạn dollar đại chế tác [ Almost Famous ] quay chụp......”

Tuy rằng đưa tin văn tự ít ỏi không có mấy, nhưng Matthew cũng coi như thỏa mãn, này bao giờ cũng là hảo sự không phải sao?

[ Mĩ quốc tin tức đưa tin ] tại tây bộ địa khu là phát hành lượng khá lớn một phần giải trí bát quái báo chí, thụ chúng phạm vi không tính tiểu.

Matthew hiện tại là cầu người chú ý, bất cứ có thể thượng truyền thông cơ hội đều không tưởng bỏ qua, Helen - Hermann đệ trình đến [ Almost Famous ] kịch tổ trong tư liệu, liền có [ Entertainment Weekly ] đối với hắn đưa tin, dựa theo nàng thuyết pháp, truyền thông chú ý độ cũng là một loại tư lịch.

Thời gian qua rất nhanh, kịch tổ thông tri phỏng vấn ngày đó, Matthew tại Helen - Hermann cùng đi dưới, đi tới [ Almost Famous ] kịch tổ ở nhà sản xuất.

Này lần đầu thử vai cùng Band of Brothers lần đầu thử vai tương đối cùng loại, chủ yếu xem là cá nhân hình tượng khí chất, nếu ngoại tại điều kiện không hợp, tự nhiên sẽ không đạt được tham gia mang trang thử vai cơ hội.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 99: Vô Dụng Công

Phòng thử vai trung, Cameron Crowe ngồi ở đạo diễn máy theo dõi mặt sau, chờ tiếp theo vị tham gia thử vai diễn viên đến.

Này hạng mục là hắn một tay thúc đẩy, đảm nhiệm biên kịch, đạo diễn cùng đến người sản xuất ba trọng yếu chức vụ, từ nói động DreamWorks đầu tư, đến năm trước tài chính thiếu kéo đến điện ảnh ngân sách đầu tư, hao phí vô số tâm huyết, nói [ Almost Famous ] là hắn hài tử một điểm đều không quá.

Cameron Crowe cơ hồ đem sở hữu tâm huyết đều đầu ở bộ điện ảnh này thượng, tuyệt không cho phép xuất hiện bất cứ sai lầm.

Cho nên, rất nhiều công tác hắn sự tất thân cung, liên chủ yếu vai phụ lần đầu thử vai đều tự mình đem quan.

Tiếng đập cửa vang lên, theo sau một người tuổi còn trẻ diễn viên đi đến, Cameron Crowe nhìn thấy hắn nháy mắt, ánh mắt liền sáng lên, đối phương dáng người cao ngất, ngũ quan lập thể, gương mặt cường tráng, tràn ngập dương cương chi khí.

Này tuổi trẻ nam diễn viên ngoại hình điều kiện rất không sai.

“Đáng tiếc a......” Cameron Crowe khẽ lắc đầu.

Tuyển diễn viên đạo diễn Gal - Levin lúc này nói,“Làm xuống tự giới thiệu đi.”

“Ta là Matthew - Horner, năm nay hai mươi tuổi, đến từ bang Texas......”

Đứng ở máy quay phía trước màn ảnh, Matthew ngẩng đầu ưỡn ngực, phi thường lưu sướng tự nhiên làm xong tự giới thiệu.

“Ân......” Cameron Crowe đột nhiên mở miệng,“Có thể .”

Matthew sửng sốt một chút, cứ như vậy sao? Hắn có loại dự cảm bất hảo.

Gal - Levin minh bạch đạo diễn ý tứ, trong lòng thầm than đáng tiếc, lý lịch như vậy hảo diễn viên đều bị Cameron Crowe phủ định .

“Horner tiên sinh.” Ngoài miệng hắn lại không đình, nói công thức hoá mà nói,“Chúng ta sẽ mau chóng thông tri ngươi thử vai kết quả.”

Nghe đến đó, Matthew minh bạch chính mình cái gì cũng làm không được, chỉ có thể xoay người ra phòng thử vai, tìm đến ở trong đại sảnh chờ đợi Helen - Hermann.

“Nhanh như vậy liền đi ra ?” Helen - Hermann nhíu mày,“Sao thế này?”

Matthew lắc đầu,“Ta cũng không biết, ta làm tự giới thiệu, đạo diễn Cameron Crowe liền nói có thể , sau đó tuyển diễn viên đạo diễn khiến ta đi ra .”

Helen - Hermann che tại viền đen kính mắt mặt sau mặt tương đương nghiêm túc, đối Matthew hất đầu,“Đi thôi.”

Nàng trước đi ra studio, Matthew theo đi lên, hỏi,“Ta có phải hay không bị đào thải ?”

Helen - Hermann cũng không giấu diếm, nói thẳng,“99% là loại tình huống này.”

Nguyên bản giấu ở trong lồng ngực buồn bực, vọt đi lên, Matthew sắc mặt cũng không hảo xem,“Làm nhiều như vậy chuẩn bị, liền như vậy bị đào thải .”

Helen - Hermann không nói gì, ngược lại lấy di động ra, tiếp nghe vào tai, một lát sau, trên mặt lộ ra công thức hoá tươi cười,“Hảo, ta hiểu được, cám ơn ngươi, có cơ hội cùng ra đến uống cà phê.”

Cắt đứt điện thoại, thu hồi di động, nàng đối Matthew lắc lắc đầu,“Ngươi không có thông qua.”

Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng Matthew vẫn là buồn bực thẳng vò đầu, tưởng không rõ đây là vì sao, dứt khoát hỏi,“Tổng có nguyên nhân đi.”

“Đạo diễn Cameron Crowe tướng không trúng ngươi.” Helen - Hermann thoạt nhìn tương đương bất đắc dĩ,“Kịch tổ một vị người quen đánh cho ta điện thoại, nàng vừa được đến phòng thử vai thông tri, Cameron Crowe cho rằng của ngươi ngoại hình quá mức dương cương, cùng hắn trong lòng âm nhu suy sút rock ngôi sao hình tượng chênh lệch quá lớn.”

Matthew xòe tay, cũng phi thường bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể cười khổ.

Cameron Crowe tại [ Almost Famous ] kịch tổ trung độc tài chế tác đại quyền, hắn xem không trúng mà nói, kia thật sự là một điểm biện pháp cũng không có.

“Chúng ta đi thôi.” Helen - Hermann rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh,“Lưu ở chỗ này cũng vô dụng.”

“Ân.”

Matthew cùng nàng hướng về trường quay đại môn đi, trong lòng khó tránh khỏi có một chút uể oải, chung quy hắn làm nhiều như vậy chuẩn bị, ngay cả phát huy cơ hội cũng không có, liền ra cục .

Vì nhân vật này, hắn cẩn thận nghiên cứu Thiên Sứ trù tính công ty thu thập mỗi một phân tư liệu, trước sau cùng rock dàn nhạc tư thâm tay guitar gặp qua hai lần, lại cùng năm đó groupie tiếp xúc qua, còn chạy đến đồng tính luyến tửu ba trung tìm kiếm song tính luyến, kết quả bị thụ gây rối......

Này mấy tất cả đều biến thành vô dụng công.

Nếu nói hắn không uể oải, không thất vọng, không khó chịu, kia khẳng định là giả .

Nhanh đến nhà sản xuất cửa thời điểm, Helen - Hermann đột nhiên hỏi nói,“Nhận đến đả kích ?”

Matthew nhún vai, cũng không phủ nhận,“Bao nhiêu có điểm, đây là ta lần đầu tiên thử vai thất bại.”

Bất quá lại nói, hắn tham gia thử vai hoàn toàn cũng không vài lần.

Helen - Hermann hoàn toàn từ lần này thất bại trung thoát khỏi đi ra , nhàn nhạt nói,“Về sau còn sẽ có rất nhiều, ngươi chậm rãi thành thói quen.”

Matthew gật gật đầu, lại cái gì cũng không có nói, hắn biết Helen - Hermann nói là tình hình thực tế, Hollywood nhiều như vậy tầng dưới chót diễn viên, cho dù là tiểu nhân vật thường thường cũng sẽ hấp dẫn đến rất nhiều người, kẻ thắng chỉ có một, thất bại mới là thường xuyên phát sinh sự tình.

“Ta không sao, chính là có chút buồn bực.” Matthew cũng không che giấu ý nghĩ của mình,“Làm nhiều như vậy chuẩn bị tất cả đều uổng phí .”

Hắn lắc lư đầu, còn nói thêm,“Hảo, việc này qua đi , chúng ta hướng phía trước xem.”

Loại trình độ này thất bại nhiều lắm khiến hắn buồn bực một đoạn thời gian, còn không về phần đả kích đến hắn, giống như Helen - Hermann theo như lời, theo tham dự thử vai số lần tăng nhiều, thất bại khẳng định sẽ thường xuyên xuất hiện.

Ra nhà sản xuất đại môn, đi đến bãi đỗ xe, Matthew nhắc nhở Helen - Hermann,“Chúng ta không phải còn có bị tuyển mục tiêu sao?”

“Ta biết.” Helen - Hermann đi đến bên cạnh xe, mở cửa xe,“Ta trở về liền sẽ liên hệ [ xác ướp trở về ] kịch tổ, ngươi cũng làm hảo chuẩn bị, nhiều xem xem kia phân tư liệu, chúng ta tùy thời đều có khả năng đi Anh quốc.”

Matthew lại nhắc nhở,“Còn có [ fast and furious ].”

Tuy rằng lấy không được nhân vật chính, nhưng mỗi một lần thử vai, với hắn mà nói đều là khó được kinh nghiệm, mỗi một nhân vật, đều là quý giá thực tiễn.

Bản thân học tập cùng tham dự kịch tổ thực tế quay chụp hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, hiện tại hắn cần thực tiễn cùng tích lũy kinh nghiệm.

Helen - Hermann lên xe, hàng xuống cửa sổ xe,“Ta nhớ rõ.”

Nàng dẫn đầu phát động ô tô rời đi, Matthew theo sau lên chính mình nhị thủ Ford, cũng ly khai bãi đỗ xe.

Trở lại thuê trụ chung cư, hắn đem sở hữu cùng [ Almost Famous ] có liên quan tư liệu tất cả đều phong tồn lên, này mấy với hắn mà nói không lại có bất cứ giá trị, đã trở thành quá khứ thức, sau đó lại lật ra kia phân [ xác ướp trở về ] tư liệu, chăm chú nhìn lên.

[ Almost Famous ] thử vai thất bại, Matthew lấy xuống [ xác ướp trở về ] trung Vua Bọ Cạp này một nhân vật tâm tình càng thêm bức thiết .

“Giống như biểu diễn nhân vật này cái kia gia hỏa, sau này biến thành cự tinh.” Matthew niết cằm lầm bầm lầu bầu,“Hắn gọi tên là gì tới? Nhớ rõ là chức nghiệp đấu vật vẫn là vật lộn linh tinh đổi nghề .”

So với cái kia gia hỏa, hắn khổ người phương diện bị vây ở hoàn cảnh xấu, nhưng tư lịch cùng kỹ xảo biểu diễn hẳn là giữ lấy ưu thế.

Tiếp, Matthew nở nụ cười, hiện tại suy xét này mấy căn bản vô dụng, ai biết tham dự thử vai nhân có nào? Có lẽ còn có này hai phương diện đều có cự đại ưu thế người đâu.

Qua lại một năm này, hắn đi được rất thuận , có một số việc tưởng cũng quá theo lý đương nhiên .

Tỷ như thất bại lần này, cảm giác chính mình làm đủ chuẩn bị, liền tính cầm không được nhân vật, thông qua lần đầu thử vai khẳng định không thành vấn đề, kết quả đâu?

Này cạnh tranh kịch liệt trong giới, không có khả năng bất cứ sự đều dựa theo hắn tưởng như vậy phát triển.

Bình tĩnh trở lại sau, Matthew cảm giác lần này thất bại không hẳn không phải chuyện tốt, khiến phía trước có chút phát ngất choáng váng đầu, một lần nữa trở nên lãnh tĩnh.

Cũng khiến hắn càng thêm rõ ràng nhận thức hiện tại vị trí tình thế.

Kia vài kịch tổ cự tuyệt hắn loại này đẳng cấp diễn viên, hoàn toàn chính là một câu sự, thậm chí không cần tìm lý do, mà hắn muốn đạt được chẳng sợ một rất nhỏ bé nhân vật, đều cần trả giá 100% cố gắng, còn không nhất định thành công, xác thực điểm đến nói, thất bại tỷ lệ xa so thành công muốn cao.

Đột nhiên vang lên Nokia tiếng chuông, đánh gãy Matthew bản thân tổng kết, nhìn thấy là Britney dãy số, hắn vội vàng chuyển được điện thoại.

“Matthew, ngươi hôm nay không phải thử vai sao?” Britney quan tâm hỏi,“Thông qua sao?”

“Thất bại .” Matthew rất bình tĩnh,“Đạo diễn cho rằng ta cùng với nhân vật hình tượng cùng khí chất không hợp.”

Britney lập tức nói,“Đó là hắn không ánh mắt ! không hiểu được thưởng thức ngươi như vậy ưu tú nhân !”

Matthew nở nụ cười,“Cám ơn !” Hắn còn nói thêm,“Thân ái , đừng lo lắng, ta không sao.”

“Là tốt rồi.” Britney bên kia truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, nàng hạ giọng nói,“Ta muốn đi tham gia một hoạt động, trước treo .”

“Ân, đi thôi.” Matthew lên tiếng,“Tái kiến.”

Đại khái bên kia có người tại thôi, Britney liên tái kiến cũng chưa kịp nói, liền treo đoạn điện thoại.

Tùy tay đưa điện thoại di động ném tới trên sô pha, Matthew tính toán, nếu trong ngắn hạn không đi London mà nói, có phải hay không bay đi Vancouver tham Britney ban? Dù cho hai người chỉ có thể vội vàng gặp gỡ, cũng tốt hơn mỗi ngày ngắn ngủi điện thoại.

Matthew có khi cũng sẽ buồn rầu, Britney phi thường bận rộn, hắn cũng bề bộn nhiều việc, tổng không thể buông tay công tác toàn bộ hành trình cùng đi Britney mở liveshow đi? Kia thật liền biến thành ăn nhuyễn cơm , có lẽ lão mĩ bên này người không quan trọng, nhưng hắn nói cái gì đều không thể nhận.

Một lát sau, Matthew lại tiếp đến Elena - Boyar hỏi thăm thử vai điện thoại, nghe nói hắn không có thông qua lần đầu thử vai, khó tránh khỏi châm chọc khiêu khích vài câu.

Matthew biết nàng người kia cứ như vậy, cũng lười so đo, hơn nữa có thể trước tiên gọi điện thoại đến hỏi thăm, thuyết minh Elena - Boyar cũng đem hắn trở thành nửa bằng hữu, tối thiểu cũng là trở thành một không sai đối tượng hợp tác.

Mặt sau trong vài ngày, Matthew hoàn toàn thoát khỏi [ Almost Famous ] thử vai thất bại ảnh hưởng, bắt đầu vi Vua Bọ Cạp thử vai làm chuẩn bị, tuy rằng chuẩn bị không hẳn sẽ thắng được nhân vật, nhưng không chuẩn bị mà nói, thắng được nhân vật tỷ lệ khẳng định phi thường thấp.

Vì lý giải [ xác ướp ] hệ liệt điện ảnh, hắn từ tiệm cho thuê băng đĩa thuê đến Universal ảnh nghiệp cơ hồ sở hữu quái vật điện ảnh, chỉ là giảng thuật xác ướp liền có vài bộ nhiều, Universal ảnh nghiệp từ ba bốn mươi niên đại liền bắt đầu quay chụp bao gồm xác ướp cùng khoa học quái nhân linh tinh quái vật điện ảnh.

Trừ đó ra, còn tìm đến [ xác ướp trở về ] đạo diễn Stephen Sommers đạo diễn mặt khác phim băng ghi hình nghiên cứu quan khán, để đối với này đạo diễn phong cách cùng yêu thích có điều lý giải.

Đến tháng năm hạ tuần, Helen - Hermann bên kia có tin tức truyền đến,[ xác ướp trở về ] kịch tổ cấp Thiên Sứ trù tính công ty phát đến chính thức thử vai mời, mời Matthew đi London vùng ngoại thành nhà sản xuất, tham gia Vua Bọ Cạp này một nhân vật thử vai.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 100: Tổ Ba Người

[ cầu phiếu đề cử !]

Rời đi Great Britain bất quá một tháng, Matthew một lần nữa phản hồi London, chuẩn bị tham gia [ xác ướp trở về ] thử vai, Helen - Hermann lần này cùng đi mà đến, từ vào ở khách sạn đệ nhất thiên bắt đầu, nàng liền không ngừng ra vào kịch tổ ở Pinewood Studios, tìm hiểu [ xác ướp trở về ] cùng thử vai mới nhất tình huống.

Từ Helen - Hermann thám thính đến tin tức xem, lần này thử vai tình huống không tính lạc quan.

[ xác ướp trở về ] là bộ tục tập điện ảnh, kéo dài tiền tác [ xác ướp ] chủ yếu diễn viên đội hình, tân tăng thêm nhân vật trong, chỉ có số lượng không nhiều mấy cái trọng yếu nhân vật, Vua Bọ Cạp là một trong số đó.

[ xác ướp ] toàn cầu box office đại bán 4 ức hơn dollar, tục tác tất nhiên bị thụ chú ý, bên trong chủ yếu nhân vật đương nhiên cũng không khuyết thiếu người cạnh tranh.

Dựa theo Helen - Hermann thuyết pháp,[ xác ướp trở về ] kịch tổ vi Vua Bọ Cạp này một nhân vật phát ra thử vai mời có tiếp cận hai mươi phân.

Chỉ xem thử vai nhân số, tựa hồ không bằng hắn thử vai Ronald Speirs khi cạnh tranh kịch liệt, thực tế vừa vặn tương phản.

Bởi vì đạo diễn Stephen - Sommers có chính mình nhân tuyển, nếu không phải hắn quyền lực không đủ, chế tác nhân cùng Universal ảnh nghiệp yêu cầu tất yếu vi nhân vật cử hành thử vai, e Vua Bọ Cạp sớm xác định diễn viên.

Tuy rằng tiền tác đại bán, nhưng cùng Hollywood tuyệt đại đa số đạo diễn như vậy, Stephen - Sommers tại kịch tổ trung không có tuyệt đối quyền lực, thậm chí người sản xuất danh sách bên trong cũng không có tên của hắn.

Dùng Helen - Hermann lời đến nói, cùng đệ nhất bộ không sai biệt lắm, Stephen - Sommers này đạo diễn kiêm biên kịch, càng nhiều như là quay chụp tổng chỉ huy, đừng nói cuối cùng cắt nối biên tập quyền , dù cho tại trọng yếu nhân vật dùng người phương diện, hắn ý kiến cứ việc trọng yếu, lại không có quyền quyết định.

Matthew tiến vào Hollywood cũng có một năm , đối với loại này cơ bản nhất tình huống cũng có lý giải, đạo diễn không làm đến Spielberg hoặc là James - Cameron cùng số ít người tình cảnh, tại đại nhà sản xuất trước mặt thực ra cũng không có quá nhiều lời nói quyền.

Hollywood thông hành dù sao cũng là người sản xuất trung tâm chế.

“Tham dự thử vai gần hai mươi danh diễn viên, mỗi một đều có đủ rất mạnh cạnh tranh lực.”

Pinewood Studios một gian tiệm đồ uống bên trong, Helen - Hermann đối Matthew nói mới nhất tình huống,“Nhưng trước mắt đến nói, thắng được tỷ lệ tối cao vẫn là Stephen - Sommers đề nghị nhân tuyển.”

Matthew chuyển động trong tay ly cà phê, hỏi,“Stephen - Sommers đề nghị người là ai?”

“Một vị chức nghiệp đấu vật tuyển thủ.” Helen - Hermann nói ra một danh tự,“Dwayne Johnson.”

Nghe được này danh tự, Matthew dần dần nghĩ tới, này chẳng phải chính là hắn không nhớ được danh tự cái kia đầu trọc sao?

Helen - Hermann tiếp tục nói,“Stephen - Sommers hướng người sản xuất Sean - Daniel cùng Universal ảnh nghiệp phương diện cường liệt đề nghị sử dụng Dwayne Johnson biểu diễn Vua Bọ Cạp.”

Matthew nhíu mày,“Liền tính quyền quyết định tại người sản xuất trong tay, Sean - Daniel cũng sẽ ưu tiên suy xét đạo diễn ý kiến đi?”

“Hắn khẳng định sẽ suy xét đạo diễn ý kiến.” Helen - Hermann nhìn nhìn đồng hồ,“Nhưng ta được đến tin tức là, Sean - Daniel cũng không phải rất trúng ý Stephen - Sommers đề cử, bằng không cũng sẽ không có lần này thử vai .”

Cùng Helen - Hermann ở chung thời gian dài, Matthew dần dần thói quen nàng nói chuyện phương thức, cũng có thể nghe minh bạch lời ngầm, nếu tìm không thấy so Dwayne Johnson càng tốt nhân tuyển, Sean - Daniel khẳng định sẽ chọn dùng Stephen - Sommers đề nghị.

“Dwayne Johnson rất có danh đi?” Matthew thử hỏi.

“So ngươi có danh.” Helen - Hermann nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Jack phía trước cấp Sean - Daniel đảm nhiệm qua tư nhân trợ lý, ta nghe hắn nói đến qua Sean - Daniel, nghe nói Sean - Daniel là tư tưởng phi thường thủ cựu Nam phương người da trắng.”

Matthew biết Helen - Hermann trong miệng Jack là Gladiator kịch tổ cái kia râu quai nón.

“Việc này ngươi không cần suy xét.” Helen - Hermann dặn dò nói,“Ngươi hôm nay muốn làm chính là thông qua lần đầu thử vai !”

“Đúng, màu da......” Matthew do Helen - Hermann mà nói nghĩ tới một sự kiện khác,“Kịch tổ đối màu da có yêu cầu sao?”

Helen - Hermann lắc đầu,“Phương diện này không cần lo lắng, cổ Ai Cập nhân đến cùng là cái gì màu da, đừng nói Hollywood , học thuật giới cũng không có định luận. Biểu diễn Imhotep Arnold - Vosloo tuy rằng sinh ra tại Nam Phi, lại là người da trắng. Tại Hollywood, hắc nhân biểu diễn chính là màu đen, người da trắng biểu diễn chính là màu trắng, châu Á biểu diễn chính là màu vàng.”

Nàng ít có cười cười,“Này cũng không phải lịch sử phim truyện ký, liền nhất thương nghiệp giải trí điện ảnh mà thôi.”

Matthew gật gật đầu, không nói gì thêm, xuyên thấu qua cự đại thủy tinh mạc tường, quay đầu nhìn về phía tiệm đồ uống bên ngoài, suy xét lên buổi chiều thử vai sự tình.

Đi đến London đã ba ngày , không thông qua thử vai mà nói, chỉ có thể dẹp đường hồi phủ.

Tiệm đồ uống xây tại Pinewood Studios một lối rẽ, vị trí phi thường tốt, bởi London đương cục đối với điện ảnh kịch tổ một loạt lui thuế ưu đãi chính sách, không chỉ là Anh quốc TV điện ảnh, ngay cả Hollywood rất nhiều kịch tổ, đều sẽ lựa chọn tại Anh quốc quay chụp.

Pinewood Studios là London địa khu lịch sử dài lâu cùng công trình tối đầy đủ nhà sản xuất, cũng là rất nhiều tại London quay chụp kịch tổ thủ tuyển nơi sân.

Nhà sản xuất nội người đến người đi, năm sáu thậm chí càng nhiều kịch tổ đồng thời tại Pinewood Studios khởi công có thể nói là vẻ bình thường.

Sắp tới giữa trưa, lối rẽ phụ cận nhân lưu lượng tăng vọt, hiện tại chính là bắt đầu nóng bức mùa, không ít người đều sẽ đến tiệm đồ uống mua đồ uống lạnh.

Có ba tiểu hài tử từ xa xa đi tới, dần dần tiếp cận tiệm đồ uống, Matthew hảo kỳ nhìn qua, nhà sản xuất bên trong tiểu hài tử vẫn là rất ít nhìn thấy , kia ba tiểu hài tử mặt sau còn cùng một người trẻ tuổi, xem trang điểm như là nào kịch tổ trợ lý.

Rất nhanh, một nữ hai nam ba tiểu hài tử tiến vào tiệm đồ uống, phần mình muốn đồ uống lạnh hướng về bên này đi tới.

Matthew cũng thấy rõ ràng , nữ hài có người Anh rất thường gặp tóc nâu, trên mặt mang theo điểm điểm tàn nhang, hai nam hài một là tóc đen, một cái khác là tương đối hiếm thấy hồng phát, niên kỉ đều tại chừng mười tuổi.

Trong đó cái kia nữ hài từ bên cạnh đi qua khi, mắt nhìn đưa lưng về cửa Helen - Hermann, bỗng nhiên dừng cước bộ.

“Ngươi hảo, Helen.” Nàng chủ động cùng Helen - Hermann chào hỏi.

Helen - Hermann cũng thấy được nàng, lập tức đứng lên, cười nói,“Ngươi hảo, Emma.” Tiếp, nàng lại đối hai nam hài vẫy vẫy tay,“Ngươi hảo, Daniel. Ngươi hảo, Rupert.”

Kia hai tiểu hài tử giống như cùng Helen - Hermann không quen, chỉ là cười cười, chỉ một cái bàn trống tử, nói,“Emma, chúng ta đi kia chờ ngươi.”

Nữ hài phổ biến trưởng thành sớm, Emma gật gật đầu, lại đối Helen - Hermann nói,“Mụ mụ biết ngươi lại đây sao?”

Helen - Hermann cười nói,“Ta không thông tri nàng, ta khả năng đãi vài ngày liền đi về.”

Matthew đã nhận ra này nữ hài là ai, lúc này chen vào nói nói,“Không giới thiệu dưới sao, Helen.”

“Ngươi là Helen bạn trai sao?”

Không nghĩ tới là, nữ hài chủ động mở miệng nói,“Ngươi hảo, ta là Emma - Watson.”

“Ta là Matthew - Horner.” Matthew giải thích một câu,“Helen hộ khách.”

“Úc......” Emma - Watson lộ ra ngượng ngùng tươi cười,“Xin lỗi, ta hiểu lầm .”

Matthew lắc đầu cười,“Không quan hệ.”

Emma - Watson tựa hồ cùng Helen - Hermann tương đối quen thuộc, lại cùng nàng hàn huyên một hồi, sau đó tìm chính mình đồng bạn đi.

“Đây là diễn viên?” Matthew cố ý hỏi.

“Warner một kịch tổ nữ chính.” Helen - Hermann nói thẳng,“Ta lần trước đến London, chính là đi này kịch tổ.”

Matthew lập tức hiểu được,“Ngươi tưởng đào nhân.”

Helen - Hermann không đáp lại, bất quá cũng không có phủ nhận.

Hai người lại ngồi hội, Helen - Hermann đánh điện thoại, kêu lên Matthew đi [ xác ướp trở về ] kịch tổ cho thuê studio, đợi đại khái bốn mươi phút, liền có nhân lại đây khiến Matthew đi tạo hình thất.

Không có hoá trang sư lại đây hoá trang, một danh nữ tính trang phục sư vì hắn cung cấp một kiện bên người thiết kế tứ giác quần cụt, đẳng Matthew tại phòng thay đồ đổi hảo đi ra sau, lại cho hắn một kiện cùng loại tay đấm quyền anh xuất trướng khi sở xuyên màu đen tráo bào.

Matthew phủ thêm màu đen tráo bào, che lấp cơ nhục cuồn cuộn thân thể, đi ra ngoài sau cùng một danh trợ lý hướng phòng thử vai đi.

Hắn sẽ không bởi vì trang phục sinh ra không tốt liên tưởng, đây là một lần phi thường chính quy thử vai, không chỉ có kịch tổ tuyển diễn viên đạo diễn cùng người sản xuất sẽ tham gia, diễn viên công hội đại biểu cũng sẽ dựa theo lệ thường toàn bộ hành trình giám sát thử vai.

Đây không phải năm sáu mươi niên đại Hollywood, liền tính thực sự có người muốn làm cái gì, cũng sẽ không xuẩn đến tuyển tại kịch tổ phòng thử vai.

Tiến vào phòng thử vai, Matthew dựa theo yêu cầu đứng ở máy quay phim màn ảnh đối diện, ánh mắt nhanh chóng từ đối diện đảo qua, phía trước xem qua Helen - Hermann sưu tập ảnh chụp, lập tức nhận ra kề bên ngồi ở máy theo dõi mặt sau Stephen - Sommers cùng Sean - Daniel.

Hai người kia trực tiếp quyết định thử vai diễn viên vận mệnh, nhất là người sau.

Hollywood là hình thức hóa rất nghiêm trọng địa phương, ngay cả kịch tổ thử vai cũng không ngoại lệ, bởi không phải mang trang thử vai, Matthew dựa theo tuyển diễn viên đạo diễn yêu cầu, rất nhanh làm xong tự giới thiệu.

“Lý lịch còn có thể.” Máy theo dõi mặt sau, Stephen - Sommers nhìn Matthew diễn viên tư liệu, nói khẽ với Sean - Daniel nói,“Chính là thân thể có điểm đơn bạc.”

Sean - Daniel không để ý đến hắn, đối Matthew nói,“Cởi tráo bào.”

Matthew cởi màu đen tráo bào, giao cho bên cạnh công tác nhân viên, toàn thân trên dưới chỉ còn một điều tứ giác quần cụt, hắn dáng người vĩ ngạn, cơ nhục đường cong lưu sướng, giống như Michelangelo khắc đao hạ David.

Tiếp, Matthew lại tại tuyển diễn viên đạo diễn chỉ huy dưới, lấy bất đồng góc độ triển lãm cường tráng thân thể cùng kiện mỹ cơ nhục.

Stephen - Sommers không có lại nói, ai đều có thể nhìn ra đến này nam diễn viên tương đương cường tráng.

Sean - Daniel gật gật đầu, này nam diễn viên tuy rằng không giống Dwayne Johnson như vậy có gần như biến thái thân thể, nhưng hình thể cùng cơ nhục hoàn toàn phù hợp kịch tổ yêu cầu.

Càng trọng yếu hơn là, người này có được xa so Dwayne Johnson kinh nghiệm càng nhiều, còn không phải một......

Hắn lắc lắc đầu, không có tiếp tục tưởng đi xuống, cũng không trưng cầu Stephen - Sommers ý kiến, cầm lấy thẳng tắp tiếp ở trước mặt trên tư liệu viết một hàng chữ.

“Mang trang thử vai !”

Viết xong, hắn đối tuyển diễn viên đạo diễn gật gật đầu, tuyển diễn viên đạo diễn nói vài câu công thức hoá mà nói, cái kia nam diễn viên ly khai phòng thử vai.

Sean - Daniel nhìn Stephen - Sommers liếc nhìn, lại đối tuyển diễn viên đạo diễn nói,“Khiến kế tiếp tiến vào !”

Matthew cùng Helen - Hermann rời đi Pinewood Studios, vừa trở lại vào ở khách sạn, liền tiếp đến kịch tổ thông tri.

“Chúc mừng ngươi, Matthew.” Helen - Hermann thu hồi điện thoại,“Ngươi thông qua .”

Matthew nhẹ nhàng thở ra, hỏi,“Buổi tối uống một chén chúc mừng dưới?”

Helen - Hermann lắc đầu,“Bây giờ còn không đến thời điểm.” Nàng đẳng Matthew rời đi, cầm lấy di động ấn dãy số,“Jack, có thể giúp ta ước Sean - Daniel gặp mặt sao?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 101: Ưu Thế Thế Yếu

[ cầu phiếu đề cử ]

“Ngươi hảo, Daniel tiên sinh.”

Tiệm cà phê bên trong, Helen - Hermann mặc một thân nữ sĩ thương vụ sáo trang, cười hướng đối diện nhân tự giới thiệu nói,“Ta là Helen - Hermann, Thiên Sứ trù tính công ty người đại diện.”

Nàng đối diện Sean - Daniel tóc nâu hói đầu, chừng năm mươi tuổi, mang kiểu cũ kính gọng phẳng, xuyên cũng là kiểu dáng tương đối lão âu phục, nhất trương bình bình vô kì gương mặt tương đương nghiêm túc, chỉ riêng bề ngoài liền cho người ta một loại thủ cựu bản khắc cảm giác.

Sean - Daniel tại Helen - Hermann thò lại đây trên tay nhẹ nhàng nắm chặt, gật đầu nói,“Ngươi hảo, Hermann tiểu thư.”

Khi nói chuyện, hắn nhanh chóng đánh giá một chút Helen - Hermann, chỉ thấy nàng thân xuyên Hợp Thể thâm sắc tây trang, tóc cẩn thận tỉ mỉ sơ tại sau đầu, trước mắt bắc một bộ phổ thông viền đen kính mắt, trừ một đôi khuyên tai ngoại, nhìn không tới mặt khác vật trang sức, toàn thân đều tản ra một loại trầm ổn lão luyện khí chất.

Này nữ người đại diện cho hắn ấn tượng đầu tiên phi thường tốt.

Sean - Daniel tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trong tiềm thức cảm giác này gọi là Helen - Hermann nữ nhân là phái bảo thủ.

“Ngươi tìm ta có việc?”

Gần nhất trong khoảng thời gian này, tìm hắn người đại diện có rất nhiều, tỷ như Dwayne Johnson người đại diện, bọn họ mục đích không cần đoán cũng biết.

Helen - Hermann biết người sản xuất bề bộn nhiều việc, căn bản không che giấu tất yếu, nói,“Của ta hộ khách Matthew - Horner thông qua Vua Bọ Cạp lần đầu thử vai, là kịch tổ gõ định bốn tham gia mang trang thử vai diễn viên chi nhất.”

“Ngươi tin tức rất linh thông.” Sean - Daniel đến không cảm thấy ngoài ý muốn.

Helen - Hermann cười cười, tiếp tục lời nói vừa rồi,“Tại Vua Bọ Cạp nhân vật này thượng, Matthew có được người khác không có ưu thế. Đang tại nhiệt ánh Gladiator trung, hắn đóng vai là một vị Dã Man nhân thủ lĩnh, từ nào đó phương diện đến nói cùng Vua Bọ Cạp cùng loại, hơn nữa hắn là Ridley - Scott đạo diễn tự mình chọn lựa ”

Sean - Daniel tự nhiên xem qua cùng là Universal ảnh nghiệp chế tác Gladiator, cũng nhớ rõ cái kia Dã Man nhân nhân vật, Ridley - Scott sử dụng qua nhân, không nói có bao nhiêu xuất sắc, tối thiểu hẳn là không kém.

Thực ra Helen - Hermann rất rõ ràng, so với cuối cùng ba đối thủ cạnh tranh, Matthew cũng có chính mình ưu thế, ước Sean - Daniel đi ra, chính là muốn chỉ ra Matthew ưu thế sở tại.

So với Dwayne Johnson, Matthew thân hình bị vây ở hoàn cảnh xấu, diễn nghệ trải qua lại có thể nghiền áp hắn.

“Matthew - Horner vừa kết thúc Hanks cùng Spielberg giám chế Band of Brothers quay chụp.” Helen - Hermann từng điều bày ra Matthew ưu thế,“Từ năm trước tháng mười một bắt đầu, hắn liền tại tiến hành khắc nghiệt quân sự hóa huấn luyện, toàn bộ Band of Brothers quay chụp trong lúc vẫn không có thả lỏng qua, dài đến hơn nửa năm huấn luyện quay chụp, khiến hắn thoạt nhìn phi thường giống một chiến sĩ, hơn nữa quay chụp Band of Brothers trong lúc, lại khó động tác hí, Matthew đều là tự mình lên sân quay chụp.”

So với mặt khác hai đối thủ cạnh tranh, Matthew kỹ xảo biểu diễn bình bình, lại tại thân thể cùng huấn luyện phương diện giữ lấy ưu thế tuyệt đối !

Sean - Daniel nghe đến mấy cái này, trong đầu tự nhiên mà vậy nhảy ra một ý niệm,“Vua Bọ Cạp nhân vật này cơ bản đều là động tác hí, một có phong phú kinh nghiệm diễn viên, kịch tổ quay chụp khi khẳng định sẽ thiếu rất nhiều phiền toái, phiền toái thường thường ý nghĩa thời gian cùng tiền tài......”

Helen - Hermann có thể nhìn ra được, Sean - Daniel nghe vào những lời này.

Có thể chưởng khống một đại hình kịch tổ người khẳng định không đơn giản, cho nên nàng cấp Jack đánh qua điện thoại sau, liền tỉ mỉ chế định sách lược, từ ban đầu lấy bề ngoài cấp Sean - Daniel lưu lại ấn tượng tốt, đến bày ra Matthew ưu thế sở tại, tất cả đều là nhằm vào Sean - Daniel kế hoạch hảo.

Trong kế hoạch còn có rất trọng yếu một điểm, lại muốn tìm kiếm thích hợp cơ hội.

“Ta biết.” Sean - Daniel không có bất cứ tỏ vẻ, phảng phất không có nghe đến Helen - Hermann nói những lời này như vậy,“Vẫn là đợi mang trang thử vai đi, Dwayne Johnson cùng mặt khác hai danh diễn viên cũng rất ưu tú.”

Nghe Sean - Daniel trong lúc lơ đãng nhắc tới Dwayne Johnson, Helen - Hermann thuận thế nói,“Ta rất chờ mong mang trang thử vai ! tuy rằng Dwayne Johnson phụ thân là chức nghiệp đấu vật giới ít có hắc nhân thế giới quán quân, hắn bản nhân cũng là thế giới quán quân, biểu diễn Vua Bọ Cạp như vậy một nhân vật có tự thân ưu thế, nhưng ta tin tưởng Matthew càng xuất sắc !”

Vì làm xáo trộn, nàng cố ý cường điệu nói,“Daniel tiên sinh, Dwayne Johnson không tham gia qua bất cứ một bộ điện ảnh quay chụp !”

Phảng phất này một câu mới là trọng điểm.

Sean - Daniel sắc mặt đã không quá dễ nhìn , đây không phải nhằm vào Helen - Hermann, người đại diện nắm chắc có nhân vật quyền quyết định nhân trước mặt phủng cao chính mình diễn viên, làm thấp đi đối thủ cạnh tranh quá thường thấy, hắn đối với này những sớm liền miễn dịch .

Nguyên bản hắn liền đối Dwayne Johnson hoàn toàn trống rỗng diễn viên tư liệu ôm có nhất định hoài nghi thái độ, càng bởi vì một ít mạc danh nhân tố, không phải thực thích Dwayne Johnson người như thế biểu diễn phiến trung chủ yếu vai phụ, nghe được Dwayne Johnson phụ thân là chức nghiệp đấu vật giới ít có hắc nhân thế giới quán quân......

Làm một tư tưởng thủ cựu Nam phương người da trắng, Sean - Daniel che dấu tại nội tâm chỗ sâu thứ gì đó dần dần ra ngoài.

Vì phim Hollywood thức chính trị chính xác, hắn đã cố nén tại vai phụ trung bắt đầu dùng một người da đen diễn viên, thật sự không tưởng nhìn thấy trọng yếu nhân vật trong còn có thứ hai.

“Liền đến nơi này đi, ta còn có chuyện.” Hắn đứng lên, tùy ý đối Helen - Hermann vẫy tay xuống,“Tái kiến, Hermann tiểu thư.”

“Tái kiến......”

Helen - Hermann nhìn theo Sean - Daniel rời đi tiệm cà phê, cảm giác chính mình mà nói hẳn là phát huy tác dụng, lưu lại một tờ tiền mặt, cũng đi ra ngoài.

So với mặt khác hai dáng người thiên gầy yếu diễn viên, nàng thủy chung cho rằng Dwayne Johnson mới là Matthew đối thủ cạnh tranh, vừa lần này gặp, nàng cũng không hi vọng xa vời Dwayne Johnson như vậy ra cục, chỉ cần có thể khiến Sean - Daniel đối với hắn giảm phân liền đủ rồi.

Làm một giải trí người đại diện, vi hộ khách tranh thủ nhân vật là bản chức công tác, Helen - Hermann chỉ là tại làm việc nên làm, tận khả năng gia tăng hộ khách đạt được công tác tỷ lệ, nhưng nàng rất rõ ràng, này mấy khởi là phụ trợ tác dụng, nếu Matthew thử vai biểu hiện không quá quan mà nói, theo như lời sở làm bất quá đều là vô dụng công mà thôi.

Trở lại kịch tổ tại Pinewood Studios người sản xuất văn phòng, Sean - Daniel mở ra tủ văn kiện, từ giữa lấy ra Dwayne Johnson phương diện đệ trình diễn viên tư liệu, ngồi ở trên ghế lão bản, nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày, càng xem càng cảm giác Stephen - Sommers đề cử vị này chức nghiệp đấu vật quán quân có vấn đề.

Dwayne Johnson danh khí rất lớn, lần đầu tiên biểu diễn điện ảnh mánh lới, xác thật có lợi cho phim tuyên truyền, nhưng [ xác ướp trở về ] là đại bán phim [ xác ướp ] tục tác, điểm ấy tuyên truyền tác dụng hữu hạn, căn bản so ra kém mang đến tệ đoan.

Lớn nhất tệ đoan chính là Dwayne Johnson không diễn qua điện ảnh, nếu chỉ là biểu diễn một đảm đương bối cảnh tiểu nhân vật, ngược lại cũng không quan trọng, Vua Bọ Cạp như vậy trọng yếu vai phụ vấn đề liền lớn, hắn gặp qua vô số tân nhân diễn viên lần đầu tiên biểu diễn trọng yếu nhân vật khi, cuối cùng sẽ gặp được đủ loại trạng huống, bởi vậy cấp kịch tổ mang đến phiền toái càng là ùn ùn.

Sử dụng Dwayne Johnson, quay chụp khi thời gian cùng tài chính dự toán, tất nhiên đều sẽ gia tăng.

Lại chính là thù lao, Dwayne Johnson là chức nghiệp đấu vật giới đại minh tinh, dù cho lần đầu tiên biểu diễn điện ảnh, thù lao cũng xa xỉ, hơn nữa kịch tổ thù lao khai thấp, đối phương vô cùng có khả năng cự tuyệt biểu diễn.

So sánh dưới, mặt khác ba tiểu diễn viên liền không phương diện này băn khoăn .

Còn có......

Sean - Daniel đột nhiên đem Dwayne Johnson tư liệu ném tới trên bàn công tác, không lại suy nghĩ, tìm này sao nhiều lý do, đơn giản chính là bởi vì không thể nói rõ vài thứ.

Hắn cầm lấy điện thoại, bấm gọi trợ lý dãy số,“Là ta, ngươi đi tra một chút, mau chóng đem Dwayne Johnson chi tiết tư liệu giao cho ta, bao gồm gia đình của hắn trạng huống ! chú ý, đê điệu một điểm, đặc biệt không cần cùng Stephen - Sommers chào hỏi.”

Phía trước hắn còn suy xét qua, nếu không có mặt khác thích hợp nhân tuyển mà nói, cũng không phải không thể sử dụng Dwayne Johnson, nhưng nghe qua Helen - Hermann trong lúc lơ đãng câu nói kia, loại này khả năng đang tại vô hạn biến tiểu.

Trợ lý công tác hiệu suất rất cao, Dwayne Johnson dù sao cũng là chức nghiệp đấu vật giới đại minh tinh, hắn rất nhanh liền sưu tập đến chi tiết tư liệu, đưa đến Sean - Daniel trên bàn.

Sean - Daniel lật xem qua đi, xác nhận nào đó sự tình, trong lòng cũng hạ quyết định.

Bất quá, hắn không có sửa đổi mang trang thử vai danh sách, Dwayne Johnson vẫn như cũ sẽ tham gia thử vai, Stephen - Sommers là kịch tổ đạo diễn, tuy rằng hắn này người sản xuất quyền lực càng lớn, nhưng cũng không tất yếu nháo cương.

Tháng sáu một thứ hai, trời còn chưa sáng, Matthew liền sớm rời giường, đem chính mình thu thập sạch sẽ lưu loát, vì tránh cho thử vai khi bụng khả năng nổi lên, điểm tâm chỉ ăn hai trứng gà, sau đó liền tại Helen - Hermann cùng đi dưới, đi đến Pinewood Studios, tiến vào tạo hình thất hoá trang gian, vi kế tiếp mang trang thử vai làm chuẩn bị.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 102: Bản Lĩnh Của Diễn Viên Gạo Cội

Ngồi ở trước hoá trang kính, Matthew hoạt động cổ tay, đã hơn hai mươi phút , hoá trang sư còn tại xử lý tóc giả, hắn thật sự có chút nhàm chán, không khỏi quay đầu nhìn về phía bên phải, đặt thành một hàng bốn tấm hoá trang trước đài, còn có hai trương không, tối bên phải trên vị trí, ngồi là hai mươi tuổi xuất đầu nam diễn viên.

Phòng hóa trang môn lúc này mở ra, công tác nhân viên mang theo một dị thường cao lớn cường tráng diễn viên, đi đến Matthew bên cạnh kia trương hoá trang đài biên, nói,“Johnson tiên sinh, ngươi trước tọa một hồi, ta đi thông tri hoá trang sư lại đây.”

Công tác nhân viên rời đi sau, Dwayne Johnson không có lập tức ngồi xuống, ngược lại hảo kỳ nơi nơi xem.

Matthew cũng tại hảo kỳ nhìn hắn, trong lòng tính toán này nam nhân hẳn là tại 1 mét 95 tả hữu, kia bạo tạc cơ nhục, cho dù mặc quần áo đều có thể vô cùng rõ ràng hiển hiện ra,,.

Dwayne Johnson lập tức chú ý tới Matthew, kia trương giống như nham thạch bàn trên mặt, hiện ra tươi cười, vừa định thò tay lại đây, gặp Matthew đang làm tạo hình, lại rụt trở về, nói,“Ngươi hảo, ta là Dwayne - Johnson.”

Có lẽ là sơ nhập giới điện ảnh, cũng có lẽ là thành danh ngôi sao luyện thành khí độ, Dwayne Johnson nhìn qua rất thân mật.

Matthew hồi lấy tươi cười, cũng tự giới thiệu,“Ta là Matthew - Horner.”

Cùng hắn trong trí nhớ bất đồng, Dwayne Johnson bây giờ còn không phải đầu trọc.

Một cái khác hoá trang sư rất nhanh đến, bước đầu tiên công tác cũng là làm tóc giả, Dwayne Johnson an ổn ngồi một hồi, đại khái cũng hiểu được nhàm chán, chung quanh nhìn nhìn, ánh mắt lại rơi xuống Matthew trên người.

“Hải, hỏa kế.” Hắn đợi Matthew nhìn qua, hỏi,“Nghe giọng nói, ngươi không phải người California đi?”

Matthew trực tiếp hồi đáp,“Texas nhân.”

“Nga......” Dwayne Johnson dùng vui đùa ngữ khí nói,“Ngàn vạn đừng chọc người Texas.”

“Ta như thế nào không có nghe nói qua.” Matthew hảo kỳ hỏi,“Còn có loại này thuyết pháp?”

Dwayne Johnson chỉ chỉ chính mình đầu,“Ta vừa biên .”

Nói xong, hắn liền nhe ra miệng rộng nở nụ cười, Matthew cũng cười lên, bởi hoá trang sư tại xử lý tóc giả, hai người đều cố nén đang cười.

Matthew lúc này mới phát hiện, Dwayne Johnson tựa hồ là rất có ý tứ nhân.

“Rất ngoài ý muốn a.” Matthew hướng đến rất sẽ làm quan hệ, gặp Dwayne Johnson tựa hồ rất dễ ở chung, nói,“Ngươi khiến ta rất ngoài ý muốn.”

Dwayne Johnson không rõ,“Cái gì ngoài ý muốn?”

Matthew bảo trì thân thể bất động, chỉ là lục lọi môi,“Ngươi lớn như vậy ngôi sao, còn sẽ cùng người nói đùa.”

“Ta tính cái gì ngôi sao?” Dwayne Johnson rất khiêm tốn,“Đây là ta lần đầu tiên tham gia điện ảnh thử vai, còn không biết có thể hay không thành công.”

“Ngươi khẳng định thất bại.” Matthew cố ý nói,“Bởi vì thành công nhân nhất định là ta !”

Dwayne Johnson không có nổi giận, cũng không có kích động,“Như vậy tự tin? Matthew, ta có thể như vậy xưng hô ngươi sao? Kia hảo, Matthew, ta người này cái gì cũng tốt, liền có một điểm, luôn luôn đều không chịu thua.”

Matthew cười hai tiếng, nói,“Xin lỗi, ta cũng là loại này nhân.”

Vừa lúc hai người hoá trang sư đều đi hoá trang trước đài lấy đồ, Matthew cùng Dwayne Johnson liếc nhau, lại đồng thời nở nụ cười.

Hoá trang sư trở về, Dwayne Johnson tán đi tươi cười, hỏi,“Ta thường xuyên xem điện ảnh, như thế nào luôn luôn chưa thấy qua ngươi?”

Matthew tưởng nhún vai, nhịn xuống , nói,“Ta cũng không nhìn qua ngươi thi đấu, không biết của ngươi quán quân là như thế nào lấy .”

Tiến vào mang trang thử vai diễn viên chỉ có bốn, hắn mới không tin Dwayne Johnson không nhìn qua bọn họ tư liệu.

Hoá trang sư đang bận rộn, Matthew cùng Dwayne Johnson cũng không có nhàn rỗi, có câu được câu không nói chuyện phiếm.

Cứ việc Dwayne Johnson biểu hiện cả người lẫn vật vô hại, Matthew lại thủy chung vẫn duy trì ba phần cảnh giác, chung quy hai người là trực tiếp đối thủ cạnh tranh.

Ở trong giới này, dễ tin người khác không được, cho dù là hắn cùng Helen - Hermann, hai người cũng dùng gần một năm thời gian, mới thành lập lên lẫn nhau tín nhiệm.

Ước chừng nửa giờ sau, Matthew cùng Dwayne Johnson tóc giả trước sau làm xong, hoá trang sư tạm thời rời đi chuẩn bị mặt khác hoá trang đồ dùng, hai người ngồi ở trên ghế, chờ đợi tóc giả hong khô.

Phòng hóa trang môn lúc này lại một lần mở ra, cuối cùng một danh diễn viên đi đến, Matthew ánh mắt hướng bên kia phiêu, phỏng đoán đối phương hẳn là cuối cùng một đi phòng thử vai nhân.

“Mọi người hảo......”

Cuối cùng vào diễn viên Matthew nhớ rõ gọi là Duck - Munster, là một tại Hollywood dốc sức làm mười mấy năm như cũ không có thành danh diễn viên có kinh nghiệm, người này đầy mặt tươi cười, cùng hoá trang gian bên trong mỗi người đều cười chào hỏi.

Hắn từ tay cầm trong túi lấy ra từng bình nước khoáng, trước đi đến tối tới gần cửa phòng Matthew bên này, cho hắn một lọ nước,“Xin lỗi, trên đường kẹt xe đã tới chậm, đánh gãy mọi người công tác.”

“Không có việc gì.” Matthew cười cười,“Cám ơn.”

Duck - Munster nhìn qua rất biết làm người, tiếp lại đưa cho Dwayne Johnson một bình,“Trời quá nóng, uống nước giải khát.”

Dwayne Johnson cũng nhận nước khoáng,“Phi thường cảm tạ.”

Duck - Munster rất nhanh liền cho mỗi nhân tống một bình nước khoáng, liên hoá trang sư cùng dẫn hắn vào công tác nhân viên đều không ngoại lệ.

Cuối cùng, hắn đi đến không hoá trang trước đài ngồi xuống, lấy ra còn thừa kia bình nước khoáng, vặn mở uống một hớp lớn.

Matthew nhìn Duck - Munster liếc nhìn, không có động kia bình nước khoáng, trực tiếp đặt ở trước mặt trên đài hoá trang, hoàn toàn liền không tính toán uống.

Dwayne Johnson trước nhìn nhìn nước khoáng, lại nhìn nhìn Matthew, cũng đem nước khoáng phóng tới trên đài hoá trang, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Matthew, Matthew vừa lúc quay đầu nhìn qua, Johnson nhún nhún vai, cười cười.

Matthew cũng nhún vai cười dưới, tiếp hướng bên phải xem, tối bên phải cái kia diễn viên, chính vặn mở chai, ngửa đầu uống một ngụm nhỏ.

Nhìn thấy này mấy, hắn cái gì cũng không có nói, mơ hồ nhớ rõ xem qua trên tư liệu, vị này diễn viên giống như so với hắn vào nghề còn muộn hơn, bất quá gia thế không sai, phát triển muốn thuận lợi rất nhiều.

Hai vị hoá trang sư trước sau trở về, Matthew cùng bên cạnh Dwayne Johnson thu hồi tâm thần, toàn lực phối hợp hoá trang sư hoá trang.

Đây là mang trang thử vai, diễn viên có phải hay không cùng nhân vật xứng đôi, không chỉ muốn xem tự thân, hoá trang sư cùng phục trang sư cũng tương đương trọng yếu, nếu đối phương cố ý lộng một căn bản cùng diễn viên ngoại hình không tương xứng trang, hậu quả có thể nghĩ......

Trên cơ bản không có người sẽ làm như vậy, chủ đạo thử vai đạo diễn, tuyển diễn viên đạo diễn cùng chế tác nhân không một không dùng nghiệm phong phú, một khi bị bọn họ phát hiện hoá trang sư đẳng phía sau màn công tác nhân viên giở trò quỷ, bọn họ nhất định vứt bỏ bát cơm, còn sẽ bị kịch tổ phản ánh đến phần mình ở nghề công hội, hậu tục lại tìm công tác liền khó , có thể nói mất nhiều hơn được.

Matthew hóa trang xong, đi trang phục sư chỗ đó càng hoàn thay quần áo vật, lại tại đạo cụ tổ lĩnh tạo hình quái dị vũ khí, trở về thời điểm, tối bên phải diễn viên vừa vặn hoàn thành toàn bộ tạo hình, tại công tác nhân viên dẫn dắt đi xuống phòng thử vai thử vai.

Này danh tuổi không lớn diễn viên thoạt nhìn thần thái sáng láng, giống như không có bất cứ vấn đề.

Tại hoá trang sư hiệp trợ dưới, hoàn thành toàn bộ tạo hình, Matthew liền như vậy để trần, ngồi ở trước hoá trang kính chờ đợi, hắn là thứ hai đi thử vai nhân, sau đó là Dwayne Johnson, cuối cùng là Duck - Munster.

Matthew lướt qua Dwayne Johnson, lại liếc Duck - Munster liếc nhìn, cảm giác chính mình khả năng là suy nghĩ nhiều, đại khái là tại tầng dưới chót trà trộn lâu lắm, gặp qua rất nhiều âm u sự tình, thêm Helen - Hermann thường thường nhắc nhở, hắn bao giờ cũng là theo bản năng đem này trong giới nhân hướng chỗ hỏng tưởng.

Có lẽ Duck - Munster thật là bởi vì đã tới chậm lấy phương thức này biểu đạt dưới xin lỗi đâu? Huống hồ hắn hoàn cho hoá trang sư nước khoáng, nếu hoá trang sư có vấn đề, chẳng phải là liên cho hắn hoá trang người đều không có?

Dù cho nghĩ như vậy, Matthew như cũ không có động kia bình nước khoáng ý tứ, không chỉ là hắn, Dwayne Johnson cũng không có động, bọn họ hai người hoá trang sư đồng dạng không nhúc nhích.

Ánh mắt trong lúc lơ đãng từ hoá trang đài một khác bình nước khoáng thượng thổi qua, đây là hoá trang sư tiếp nhận sau liền thả ở trong này , Matthew phát hiện nước khoáng nhãn hiệu cùng chính mình kia bình có điều bất đồng, một bình là màu lam sẫm nhãn hiệu, một khác bình là màu tím nhãn hiệu.

Lại cẩn thận nhìn thoáng qua, đây là cùng chủng phẩm bài hai loại khoáng vật chất thủy.

Matthew lại nhìn về phía Dwayne Johnson phía trước hoá trang đài, kia mặt trên đồng dạng có hai bình nước, một bình là màu lam sẫm nhãn hiệu, một khác bình là màu tím nhãn hiệu.

“Sẽ không thật như vậy xảo đi?” Matthew chính mình nói thầm một câu.

Hắn lại ẩn nấp liếc Duck - Munster liếc nhìn, đối phương lão thần tại tại ngồi ở trước hoá trang kính, mặc cho hoá trang sư vì hắn xử lý tóc giả......

Matthew khóe miệng nhếch nhếch,“Đây chính là mười năm diễn viên gạo cội bản lĩnh?”

Tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, một danh công tác nhân viên đẩy cửa đi đến,“Matthew - Horner ! tới phiên ngươi, theo ta đi phòng thử vai !”

Matthew cầm lấy vũ khí, đứng lên sau, đối với hoá trang kính nhìn nhìn, hoá trang sư cũng thấu lại đây làm cuối cùng kiểm tra, xác định không thành vấn đề sau, hắn cùng công tác nhân viên đi ra ngoài, hướng phòng thử vai đi.

Đi ở công tác nhân viên mặt sau, Matthew thử hỏi,“Phía trước thử vai nhanh như vậy?”

“Đừng nói nữa, người nọ ăn hỏng bụng......” Công tác nhân viên thẳng lắc đầu,“Thử vai vừa mới bắt đầu một hồi liền muốn đi WC, liên tục hai lần, đạo diễn cùng chế tác nhân làm sao có khả năng vẫn chờ?”

Phòng thử vai liền ở phía trước, Matthew không lại nói cái gì, khoan thai đi vào.

Hoá trang gian bên trong, Dwayne Johnson hong khô tóc giả, cũng trước sau đi trang phục tổ cùng đạo cụ tổ, một lần nữa trở về sau, phát hiện trên đài hoá trang nước khoáng tất cả đều không thấy .

“Thủy đâu?” Hắn cố ý hỏi bên phải Duck - Munster,“Ta khát , làm sao cũng không thấy .”

Duck - Munster má nhẹ nhàng run run, cười nói,“Vừa người vệ sinh đến quét tước vệ sinh, tất cả đều thu đi.”

Dwayne Johnson gật gật đầu, không lại nói cái gì.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 103: Áp Đảo

Màn đêm buông xuống, ồn ào náo động Pinewood Studios dần dần khôi phục im lặng, nhưng làm công khu thuộc về [ xác ướp trở về ] kịch tổ một gian văn phòng đèn đuốc sáng trưng, bên trong Sean - Daniel cùng Stephen - Sommers đang tại tranh cãi, một chút không có tắt đèn tan tầm ý tứ.

Vua Bọ Cạp mang trang thử vai vẫn tiến hành đến tiếp cận sáu giờ đồng hồ mới toàn bộ hoàn thành, bởi ý kiến không phải rất thống nhất, lúc ấy không có xác định thử vai kết quả, đơn giản nếm qua cơm tối sau, người sản xuất Sean - Daniel cùng đạo diễn Stephen - Sommers đi đến lâm thời kéo phim thất, một lần nữa quan khán ban ngày thử vai ghi hình, lấy lựa chọn thích hợp diễn viên.

Người đầu tiên tuyển không cần phải nói , thử vai khi xuất hiện cái loại này tình huống, hoàn toàn không ở bọn họ trong phạm vi suy xét; Cuối cùng một thử vai diễn viên, thử vai kết thúc khi bọn họ nghe nói nào đó sự, người này lăn lộn hơn mười năm còn chưa xuất đầu, phỏng chừng tưởng thành danh tưởng điên rồi, tự cho là rất thông minh, cũng có thể bài trừ bên ngoài.

Sean - Daniel cùng Stephen - Sommers tranh cãi tiêu điểm tại Matthew cùng Dwayne Johnson hai người kia trên người.

“Ta cho rằng Johnson càng thích hợp Vua Bọ Cạp nhân vật này !” Stephen - Sommers kiên trì chính mình quan điểm, chỉ trên máy theo dõi truyền phát thử vai ghi hình, nói,“Hắn như bàn thạch cơ nhục cùng gần hai mét thân cao, lại thêm luyện qua chức nghiệp đấu vật to lớn dáng người, phi thường phù hợp Vua Bọ Cạp loại này mãnh nam loại hình nhân vật !

Từ xác nhận nào đó sự tình sau, Sean - Daniel đã hạ quyết tâm, sở dĩ vô dụng người sản xuất quyền uy cùng cường ngạnh thái độ phủ quyết, chủ yếu là vì bận tâm Stephen - Sommers mặt mũi, cùng với giữa hai người quan hệ.

“Ta không đồng ý của ngươi quan điểm.” Hắn vẫn là tương đối uyển chuyển nói,“Stephen, chúng ta cần là một diễn viên, không phải dựa vào cơ nhục ăn cơm mãnh nam !”

Sean - Daniel ấn xuống mấy cái ấn phím, liên tiếp cắt Dwayne Johnson mặt bộ đặc tả, chỉ máy theo dõi hình ảnh nói,“Hắn từ đầu tới đuôi chỉ có một bộ biểu tình ! ngươi xem nơi này, hắn khóe mắt vẫn đang run, rõ ràng thật khẩn trương ! ta thừa nhận, hắn là một minh tinh, nhưng hắn là chức nghiệp đấu vật ngôi sao, không phải Hollywood ngôi sao !”

Stephen - Sommers thượng một bộ phim đại bán, cho hắn nhất định tự tin, tranh cãi nói,“Vua Bọ Cạp như vậy nhân vật, không cần bao nhiêu hảo kỹ xảo biểu diễn !”

“Nhưng cũng không thể kỹ xảo biểu diễn rất không xong !” Sean - Daniel hơi hơi có chút không kiên nhẫn, thử vai chấm dứt sau, hai người liền có qua trao đổi, kết quả đến hiện tại, Stephen - Sommers còn tại kiên trì, hắn quyết đoán triệt đi Dwayne Johnson thử vai ghi hình, thay Matthew - Horner thử vai ghi hình, biên truyền phát vừa nói,“Ngươi lại xem xem vị này diễn viên, kỹ xảo biểu diễn tại tiêu chuẩn tuyến trên đây, dáng người cùng hình thể đồng dạng không sai, hơn nữa không giống Dwayne - Johnson như vậy khoa trương, càng phù hợp một vị chiến sĩ hình tượng !”

Hắn còn tại thử lấy thuyết phục phương thức khiến Stephen - Sommers buông tay,“Hơn nữa ta cùng Dwayne Johnson người đại diện liền thù lao trao đổi qua, hắn ra giá một trăm hai mươi vạn dollar ! phỏng chừng trong lòng giới vị sẽ không thấp hơn một trăm vạn dollar. Matthew - Horner đâu? Nhiều lắm con số này một phần mười liền có thể thu phục, kịch tổ tiết kiệm xuống dưới tài chính, có thể đầu nhập đến hậu kỳ chế tác trong, tiến thêm một bước tăng mạnh ngươi đề cập qua kia vài cg kỹ thuật.”

Stephen - Sommers nhìn trên hình ảnh Matthew, một kình lắc đầu,“Hắn cùng với trong cảm nhận của ta hình tượng không hợp ! Sean, ta sáng tác kịch bản thời điểm, Vua Bọ Cạp nhân vật này chính là lấy Dwayne Johnson làm thiết kế lam đồ sáng tác .” Hắn trong giọng nói mang theo một tia hỏa khí,“Matthew - Horner không phải ta muốn Vua Bọ Cạp !”

Lửa giận từ Sean - Daniel trên mặt chợt lóe mà qua, hắn biết có chút đạo diễn hoặc là biên kịch rất khó làm, giống đạo diễn kiêm nhiệm biên kịch loại này càng khó làm, nhưng Stephen - Sommers chung quy không phải James - Cameron, hắn sẽ không ở loại này xúc phạm tâm lý điểm mấu chốt sự tình bên trên nhượng bộ.

Kịch tổ có thể có Phi Châu duệ diễn viên, nhưng nhân vật chính cùng chủ yếu vai phụ tuyệt đối không thể !

Đây là hắn tâm lý điểm mấu chốt.

Stephen - Sommers mà nói còn không có hoàn,“Ta kiên trì của ta ý kiến !”

Sean - Daniel nháy mắt hỏa đại, từ bắt đầu đến hiện tại, hắn vẫn ở sử dụng tương đối nhu hòa phương thức trao đổi, không nghĩ tới Stephen - Sommers như thế ngoan cố.

“Xin lỗi, Stephen.” Sean - Daniel ngữ khí cũng trở nên cường ngạnh,“Ta quyết định , Matthew - Horner đem trở thành Vua Bọ Cạp diễn viên.”

Đóng lại máy theo dõi, hắn thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi, một bộ không tưởng lại cùng Stephen - Sommers đàm bộ dáng.

Sean - Daniel tại kịch tổ có được tuyệt đối quyền lực, hắn biết Stephen - Sommers cuối cùng nhất định sẽ cúi đầu, Stephen - Sommers cùng Universal ảnh nghiệp lúc trước ký kết một loạt hiệp ước,[ xác ướp ] hệ liệt bản quyền tất cả đều về Universal ảnh nghiệp sở hữu, ngay cả [ xác ướp trở về ] kịch bản, bản quyền đồng dạng tại Universal ảnh nghiệp trong tay.

Lúc trước Universal ảnh nghiệp tìm đến Stephen - Sommers, nhìn trúng chính là hắn hiện trường chỉ huy, điều chỉnh quay chụp cùng xử lý đặc hiệu năng lực, vô luận là [ xác ướp trở về ], vẫn là đệ nhất bộ [ xác ướp ], hắn này đạo diễn trong tay quyền lực đều phi thường hữu hạn, liên hậu kỳ cắt nối biên tập đều không thể tham dự, nếu không phải đệ nhất bộ [ xác ướp ] đại lấy được thành công, hôm nay liên ở trong này cùng hắn thảo luận diễn viên quyền lực cũng không có.

Tại hợp lý phạm vi bên trong, hạn chế đạo diễn quyền lực cùng đầy trời phát tán thức tư duy quay chụp, vẫn đều là bao gồm Universal ảnh nghiệp ở bên trong Hollywood đại nhà sản xuất đang làm .

“Ta ngày mai sẽ khiến nhân thông tri Matthew - Horner người đại diện.” Sean - Daniel mắt thấy câu thông không thể giải quyết, dứt khoát cầm ra người sản xuất quyền uy,“Thuận lợi mà nói, ngày mai buổi chiều kịch tổ liền có thể cùng hắn ký ước, ngươi tốt nhất cùng hắn nhận thức một chút, này cũng có lợi cho mặt sau hợp tác.”

Stephen - Sommers thủy chung không nói gì.

“Hảo, hôm nay liền đến nơi này đi.” Sean - Daniel nhắc tới túi công văn,“Ngày mai gặp.”

Hắn rời đi văn phòng, qua một hồi lâu, Stephen - Sommers mới tắt đèn đi ra.

Thở dài, hắn hướng tới nhà sản xuất đại môn đi, đây không phải lần đầu tiên cùng chế tác nhân phát sinh xung đột......

“Đáng chết chế tác nhân trung tâm chế !” Stephen - Sommers mắng một câu, còn nói thêm,“Này bộ thành công , tiếp theo bộ phim ta nhất định phải kiêm nhiệm người sản xuất, Universal ảnh nghiệp không phải còn tưởng theo ta hợp tác chụp một bộ quái vật đại tập hợp điện ảnh sao? Phim nhất định phải dựa theo ý nghĩ của ta chụp !”

Chỉ cần [ xác ướp trở về ] có thể giống [ xác ướp ] như vậy box office thành công, tiếp theo bộ cùng Universal ảnh nghiệp hợp tác điện ảnh, lấy đạo diễn cùng biên kịch thân phận đồng thời kiêm nhiệm người sản xuất khẳng định không là vấn đề.

Ngày hôm sau buổi sáng, Matthew được đến Helen - Hermann thông tri, hắn thông qua thử vai, thành công lấy xuống Vua Bọ Cạp này một nhân vật !

“yes !”

Cúp Helen - Hermann điện thoại, Matthew không khỏi dùng lực huy dưới quyền đầu, [ Almost Famous ] thất bại ở phía trước, đột hiển lần này thành công đến chi không dễ.

Trọng yếu nhất là, hắn biết [ xác ướp trở về ] truyền lưu độ phi thường rộng, từng đầy đường đĩa lậu phiến tràn lan, mà ra diễn Vua Bọ Cạp Dwayne Johnson còn trở thành đại minh tinh......

Dựa theo loại này logic suy tính mà nói, hắn phải chăng cũng sẽ trở thành đại minh tinh?

Dù cho biết này kỳ quái logic thuộc về miên man suy nghĩ, Matthew vẫn là không ngừng được ảo tưởng.

Giờ khắc này, hắn tâm tình đặc biệt hảo, phi thường tưởng cùng người chia sẻ, lấy di động ra chuẩn bị gọi điện thoại, hàng đầu chia sẻ đối tượng đương nhiên là Britney, nhưng suy xét đến đại Tây Dương hai bờ sai giờ, Matthew không gọi điện thoại, chỉ là cấp Britney phát một tin nhắn.

Tiếp, lại cấp Elena - Boyar phát tin nhắn, chờ đợi có thể lại đăng báo, dù cho khả năng tính không phải rất lớn.

Sau đó, Matthew hoàn cho James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder gọi điện thoại, hai người kia hiện tại không ở London, quay chụp hoàn Band of Brothers sau, kết bạn đi Địa Trung Hải du lịch .

Theo thời gian chuyển dời, hắn dần dần tỉnh táo lại, cảm giác có thể lấy đến nhân vật này, còn muốn cảm tạ Duck - Munster.

Giữa trưa ăn cơm xong, cùng Helen - Hermann cùng nhau chạy tới Pinewood Studios ký ước thời điểm, Matthew cố ý cùng nàng nói lên việc này.

“Tại Hollywood lăn lộn hơn mười năm còn chưa xuất đầu diễn viên, tâm tính rất khó bình thản.” Helen - Hermann chỉ là nhàn nhạt nói,“Cũng có khả năng là ngươi suy nghĩ nhiều, cái kia xui xẻo diễn viên chỉ là ăn cái gì ăn hỏng bụng.”

Matthew cũng không nói thêm nữa, dù sao thắng lợi người là hắn, chân tướng cái gì không quan trọng.

Đi đến kịch tổ, lấy đến chính thức thư diện thông tri, cùng thường lui tới như vậy, Matthew chỉ là chờ đợi Helen - Hermann đàm phán kết quả, đàm phán bắt đầu giai đoạn tiến hành thực thuận lợi, giống trụ túc, ẩm thực, bảo hiểm, tăng ca, trợ lý cùng hoá trang gian đẳng hạng mục công việc, Hollywood đại hình kịch tổ đều không sai biệt lắm,[ xác ướp trở về ] kịch tổ dự toán tương đối sung túc, cũng sẽ không ở này đó phương diện khắt khe một trọng yếu vai phụ diễn viên.

Helen - Hermann cùng kịch tổ đàm phán tranh chấp tiêu điểm, vẫn là tại Matthew thù lao thượng.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 104: Lương 100.000/Năm

Đàm phán trong phòng hội nghị, Helen - Hermann còn tại cùng kịch tổ liền Matthew đãi ngộ cùng thù lao tiến hành đàm phán, Matthew nghe một hồi, lực chú ý liền chuyển tới mặt khác phương diện, việc này do người đại diện tranh thủ đủ rồi, hắn ở trong này càng nhiều là tượng trưng ý nghĩa, hoặc là nói đợi song phương đạt thành nhất trí, tại cuối cùng hợp đồng bên trong ký tên.

Hắn chỉ là tiểu diễn viên, hợp đồng đàm phán xa không giống ngôi sao diễn viên như vậy phức tạp, theo Helen - Hermann theo như lời, Hollywood rất nhiều kịch tổ cùng đại bài ngôi sao hợp đồng thường xuyên có thể đàm thượng một tháng thậm chí mấy tháng lâu.

Nghe được Helen - Hermann vì hắn tại kịch tổ tranh thủ đến cố định trợ lý, Matthew nhẹ nhàng gật đầu, kịch tổ nguyên bản muốn cho hắn cùng mặt khác một danh diễn viên dùng chung một trợ lý, nhưng như vậy rất không có phương tiện.

Mặt khác thời điểm còn dễ nói, quay chụp cùng quay chụp khe hở, diễn viên đều là mang trang , vô luận làm chuyện gì đều rất không có phương tiện, thường xuyên cần nhân hiệp trợ, nếu có có thể xử lý tạp vụ trợ lý nhân viên tồn tại, không thể nghi ngờ sẽ phương tiện rất nhiều.

Di động bỗng nhiên chấn động, Matthew gặp đàm phán còn đang tiếp tục, cũng không ai quản hắn, lấy di động ra mắt nhìn, lại là Britney phát đến tin nhắn.

“Ngày hôm qua bận rộn đến rất muộn, nằm xuống liền ngủ, vừa mới nhìn thấy tin nhắn. Chúc mừng ngươi, thân ái .”

Matthew mắt nhìn đàm phán bên kia, nhanh chóng ấn di động ấn phím,“Helen đang tại cùng kịch tổ đàm phán, phỏng chừng hôm nay liền có thể ký kết hợp đồng.”

“Lúc nào bắt đầu quay chụp? Ngươi còn có thời gian hồi Bắc Mĩ sao?”

“Đại khái giữa tháng bảy quay chụp, ta cụ thể cái gì thời gian tiến tổ bây giờ còn không biết.” Matthew nghĩ nghĩ, hỏi,“Ngươi hôm nay nghỉ ngơi sao?”

“Không có nghỉ ngơi, ta đang tại đài truyền hình hoá trang, một hồi muốn tham gia một tiết mục thu âm.”

Thu đến này tin nhắn, Matthew vừa mới chuẩn bị đánh chữ, lại một tin nhắn phát lại đây,“Ta muốn đi thay quần áo, thu âm hoàn tiết mục lại trò chuyện đi.”

Matthew trả lời,“Hảo.”

Thu hồi di động, hắn nhìn về phía đàm phán bên kia, Helen - Hermann đã cùng kịch tổ liền thù lao cơ bản đạt thành nhất trí.

Matthew biểu diễn này bộ phim thù lao vi mười vạn dollar, mỗi ngày bình thường công tác thời gian không được vượt qua mười giờ, vượt qua mười giờ bộ phận, dựa theo diễn viên công hội quy định mặt khác tính toán tăng ca phí.

Như vậy thù lao Matthew có thể nói rất hài lòng , chẳng sợ năm nay chỉ có này một phân công tác, hắn cũng thuộc về năm nhập mười vạn dollar giai tầng .

Theo sau, tại luật sư cùng diễn viên công hội đại biểu giám sát dưới, Matthew cùng [ xác ướp trở về ] kịch tổ ký kết chính thức hiệp ước.

Đẳng Helen - Hermann thu hảo hắn kia phân hợp đồng, Matthew liền tưởng rời đi, có kịch tổ công tác nhân viên nhắc nhở,“Người sản xuất Sean - Daniel tiên sinh cùng Stephen - Sommers đạo diễn đang tại trong văn phòng chờ các ngươi, mời các ngươi qua một chuyến.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Hảo.”

Hắn cùng Helen - Hermann cùng công tác nhân viên tiến vào một gian văn phòng, bên trong có hai trung niên nam nhân, ngày hôm qua tại phòng thử vai tất cả đều từng nhìn đến.

“Lớn tuổi là Sean - Daniel.” Helen - Hermann hạ giọng tại Matthew bên tai nhắc nhở,“Một cái khác là Stephen - Sommers.”

“Ngươi hảo, Daniel tiên sinh.”

Matthew nhanh chóng tiến lên một bước, chủ động vươn ra tay phải, Sean - Daniel cười đối với hắn gật gật đầu,“Ngươi hảo, Matthew. Ngươi thử vai khi biểu hiện, cho ta lưu lại khắc sâu ấn tượng.”

“Cám ơn.” Matthew biểu hiện thực khiêm tốn,“Cám ơn kịch tổ cho ta cơ hội này.”

Mặt sau Helen - Hermann đi tới cùng Sean - Daniel chào hỏi, Matthew ngược lại mặt hướng Stephen - Sommers, như vậy nhiệt tình mà lại khiêm tốn vươn tay,“Ngươi hảo, Sommers đạo diễn.”

“Ngươi hảo.”

Stephen - Sommers thuận miệng đáp một câu, sắc mặt rất lạnh, chỉ là thò tay chạm hắn tay phải, liền rụt trở về.

Matthew hơi hơi sửng sốt, đạo diễn giống như đối với hắn rất có ý kiến a? Ngắm Stephen - Sommers liếc nhìn, xác định điểm ấy, Stephen - Sommers trên mặt không chỉ là lãnh đạm, còn mang theo một tia chán ghét......

Trừ phòng thử vai, có vẻ này còn là hắn lần đầu tiên gặp Stephen - Sommers.

Helen - Hermann đem này mấy tất cả đều xem ở trong mắt, khẽ cau mày, theo sau lại buông lỏng ra.

“Stephen......” Sean - Daniel lúc này mở miệng nói,“Ngươi có cái gì muốn nói sao?”

Matthew không có bởi vì Stephen - Sommers thái độ mà thay đổi, như cũ là kia phân nhiệt tình trung mang theo khiêm tốn bộ dáng.

Helen - Hermann lực chú ý tập trung đến Stephen - Sommers trên người, trong lòng tính toán lên.

“Ngươi muốn đến tám tháng phân tiến tổ, cụ thể cái gì thời gian đợi thông tri, bảo trì hảo hiện tại dáng người !” Stephen - Sommers không chút nào che giấu trong giọng nói lãnh đạm, tùy tiện khoát tay,“Cứ như vậy đi.”

Hắn mắt nhìn đồng hồ,“Ta còn có công tác muốn bận rộn, đi trước .”

Nói xong, Stephen - Sommers trực tiếp ly khai này gian văn phòng.

Sean - Daniel cùng Matthew cùng Helen - Hermann khách sáo hai câu, Matthew cùng Helen - Hermann chủ động cáo từ rời đi.

Ra [ xác ướp trở về ] tại Pinewood Studios tiểu văn phòng, hướng tới nhà sản xuất đại môn đi, Matthew mở miệng nói,“Ta cảm giác Stephen - Sommers đối với ta rất có ý kiến.”

Helen - Hermann bình tĩnh nói,“Ta xem đi ra .” Nàng suy nghĩ một chút, bổ sung nói,“Khả năng là bởi vì Dwayne Johnson.”

Matthew hảo kỳ,“Dwayne Johnson cùng Stephen - Sommers cái gì quan hệ?”

“Không quan hệ.” Helen - Hermann khiến qua nghênh diện mà đến một chiếc xe điện, còn nói thêm,“Ta nghe người ta nói, Vua Bọ Cạp nhân vật này, Stephen - Sommers hình như là căn cứ Dwayne Johnson hình tượng thiết kế .”

Nàng lắc đầu,“Rất nhiều đạo diễn đều có cố chấp một mặt, kịch tổ tuyển ngươi, mà không phải đạo diễn trúng ý nhân tuyển, phỏng chừng Stephen - Sommers rất mất hứng.”

“Không phải đâu......” Matthew thẳng nhíu mày,“Còn chưa tiến tổ, đạo diễn liền đối với ta có thành kiến.”

Tại hắn nghĩ đến, nếu đạo diễn đối kịch tổ một tiểu diễn viên có cái nhìn, này diễn viên tại trong kịch tổ ngày nhất định không dễ chịu.

Helen - Hermann bỗng nhiên ngừng lại, xoay người nhìn về phía Matthew,“Nhân vật ta đã giúp ngươi tranh thủ tới tay , tiến tổ sau như thế nào cùng Stephen - Sommers ở chung, ngươi muốn hảo hảo suy xét một chút. Ta nhắc nhở ngươi, ngươi chỉ là tiểu diễn viên, không cần vọng tưởng cùng đạo diễn đối kháng !”

Matthew minh bạch những lời này ý tứ, nếu hắn cùng Stephen - Sommers ở giữa phát sinh chuyện gì, rời đi nhất định là hắn.

“Ngươi có đề nghị sao?” Hắn hỏi.

Stephen - Sommers nhìn hắn không vừa mắt, việc này ngẫm lại liền đau đầu, nhưng hắn cũng không thể như vậy buông tay cơ hội này, không nói nhân vật bản thân khả năng mang đến nhất định danh khí, kia mười vạn dollar cũng là bút cự ngạch thu nhập.

“Nhẫn !” Helen - Hermann rất chăm chú nói,“Ngươi không có bất cứ tiền vốn cùng Stephen - Sommers đối kháng, vô luận hắn nói cái gì làm cái gì, ngươi đều phải nhịn xuống đi.”

Matthew buồn bực thở hắt ra, nhưng cũng biết Helen - Hermann nói là tốt nhất biện pháp.

Helen - Hermann xoay người lại đi tiếp về phía trước, đẳng Matthew theo kịp, nói,“Theo ta được biết, Stephen - Sommers là coi trọng gia đình, lại phi thường chuyên nghiệp đạo diễn, hẳn là sẽ không cố ý làm khó dễ ngươi.”

Nàng quay đầu nhìn về phía Matthew,“Ngươi không phải rất hội chắp nối sao?”

Matthew nhún vai,“Ta tận lực đi.”

Hắn lắc lắc đầu, đi theo Helen - Hermann bên cạnh tiếp tục đi về phía trước, trong đầu lại bắt đầu suy xét tương lai sẽ ở kịch tổ gặp được cái dạng gì phiền toái, lại nên xử lý như thế nào?

Nếu hắn là đại minh tinh mà nói, mấy vấn đề này đều không là vấn đề, nếu là Tom - Cruise kia một đẳng cấp, nói không chừng phân phút liền có thể khiến không hợp tâm ý đạo diễn cuốn gói rời đi.

Nói đến cùng, chung quy là già vị quá nhỏ a ! Matthew tiếp lắc đầu: Không đúng ! hắn hiện tại nơi nào già vị đáng nói?

“Thật sự không có biện pháp mà nói......” Hắn trong lòng nói thầm,“Tựa như Helen nói như vậy, nhịn đi ! Vua Bọ Cạp vai diễn cũng không phải rất nhiều, nhiều lắm nhẫn một tháng.”

Không nói khác, vì kia mười vạn dollar, cũng muốn nhịn xuống đi.

Helen - Hermann tiếp điện thoại, đối Matthew nói,“Ta đính ngày mai vé máy bay, chúng ta hồi Los Angeles, chuẩn bị [ fast and furious ] thử vai.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 105: Quyền Kích Huấn Luyện

Trở lại Los Angeles, Helen - Hermann lập tức vi Matthew đi liên lạc [ Fast and Furious ] kịch tổ thử vai sự tình, rất nhanh liền có tin tức truyền tới, bởi cùng [ xác ướp trở về ] thời gian quay chụp có xung đột, nguyên bản định ra vai phụ không thích hợp Matthew, đặt ở trước mặt hắn có hai loại lựa chọn, một là triệt để buông tay [ Fast and Furious ], hai là lâm thời đổi thử vai nhân vật, lựa chọn một vai diễn càng thiếu vai phụ.

Matthew chuyên môn hỏi một chút Helen - Hermann, người sau thao tác độ khó không lớn, hơn nữa [ Fast and Furious ] tháng bảy liền sẽ khởi động máy quay chụp, có thông báo tuyển dụng diễn viên tiểu vai phụ là tại tiền kỳ quay chụp trung xuất trướng, sẽ không theo [ xác ướp trở về ] sinh ra xung đột.

Hắn cùng với [ xác ướp trở về ] diễn viên hợp đồng trung, không có tương quan hạn chế điều khoản, tiếp được này tiểu nhân vật hoàn toàn không là vấn đề.

Hơn nữa này tiểu nhân vật tổng cộng cũng không mấy màn diễn.

Căn cứ nhiều thực tiễn nhiều học tập nhiều kiếm tiền nguyên tắc, Matthew quyết định tiếp tục tham dự [ Fast and Furious ] thử vai, bất quá do ban đầu vai phụ đổi mới vì này tiểu nhân vật.

Nếu có thể mà nói, Matthew rất tưởng lộng chủ yếu nhân vật, chung quy hắn biết này hệ liệt khả năng sẽ đại hỏa, nhưng tỷ lệ cơ bản là không, sớm nhất Helen - Hermann cung cấp tư liệu khi, này kịch tổ đã xác định hai đại diễn viên chính, hiện tại cũng biết hai đại diễn viên chính danh tự -- Paul - Walker cùng Van Diesel.

Này cũng khiến hắn nhớ tới một vài sự tình, người trước chính là thệ lúc tráng niên cái kia diễn viên, người sau là đua xe gia tộc đầu trọc lão đại.

Chung quy [ Fast and Furious ] sau mấy bộ hắn đều xem qua internet đạo bản, tuy rằng ấn tượng không tính khắc sâu, nhưng cũng nhớ rõ một ít.

Hai ngày sau, Matthew đi [ Fast and Furious ] kịch tổ ở Universal ảnh thành tham gia thử vai, tại đây tiểu diễn viên hậu lựa chọn, hắn tư lịch tương đương xuất sắc, thêm chính mình cường hãn thân thể tố chất cùng nổi trội xuất sắc thử vai biểu hiện, cùng với Helen - Hermann ở sau lưng thích hợp vận tác, thành công thông qua thử vai, lấy đến nhân vật này.

Nhân vật thù lao chỉ có sáu ngàn dollar, duy nhất chỗ tốt là phân hai lần thanh toán, Matthew ký xuống diễn viên hợp đồng thanh toán ba ngàn dollar, hoàn thành nhân vật vai diễn quay chụp lại cho ba ngàn dollar.

Đây cũng là Matthew không tưởng buông tay thử vai [ Fast and Furious ] nguyên nhân, trong tay hắn tiền không nhiều ,[ xác ướp trở về ] thù lao cao tới mười vạn dollar, lại muốn đến tiến tổ khi mới sẽ phân phát đệ nhất bút, hậu tục hai bút càng là muốn đợi đến quay chụp hoàn tất cùng hoàn thành sở hữu hậu kỳ chế tác.

Sáu ngàn dollar đủ để cho Matthew chống đỡ đến [ xác ướp trở về ] quay chụp, cũng không cần lại hướng Thiên Sứ trù tính công ty vay nợ.

Hắn xương cốt bên trong rất nhiều quan niệm trong lúc nhất thời không có khả năng xoay chuyển, tỷ như nói vay nợ tiêu phí linh tinh .

Lần trước không phải bởi vì cùng Britney ước hội phải muốn tiền mà nói, hắn cũng sẽ không cùng Thiên Sứ trù tính công ty mượn kia ba ngàn dollar.

Thông qua [ Fast and Furious ] kịch tổ thử vai, mặc kệ nói như thế nào đều là hảo tin tức, Matthew trừ đó ra còn được đến một cái khác tin tức tốt, Britney toàn cầu lưu động liveshow tại cuối tháng sáu tạm thời tạm thời kết thúc, nàng đem phản hồi Los Angeles, tham gia tháng sau mtv âm nhạc giải thưởng lớn.

Tuy rằng mtv âm nhạc giải thưởng lớn tiền trong khoảng thời gian này, Britney tất nhiên cũng sẽ bề bộn nhiều việc, nhưng hai người cuối cùng có thể ở trong một tòa thành thị ở lại tương đối dài thời gian .

Đến mtv âm nhạc giải thưởng lớn trao giải điển lễ tổ chức phía trước, Matthew tạm thời cũng không có công tác khả làm,[ Fast and Furious ] trung nhân vật vai diễn, muốn tháng bảy đi kịch tổ tham gia vài lần huấn luyện, sau đó tiến tổ bắt đầu quay chụp, nhiều nhất sẽ không vượt qua một tuần liền có thể quay chụp hoàn tất.

Tại đây phía trước, Matthew thời gian đều là tự do .

Thời gian tự do cũng không ý nghĩa muốn đi nghỉ ngơi, hắn khiến Helen - Hermann hỗ trợ tìm ở Westwood khu một nhà kiện thân hội sở, hội sở nội có phi thường không sai kiện thân giáo luyện, theo Helen - Hermann theo như lời, Hugh Jackman quay chụp X-Men phía trước, chính là tại đi theo vị này kiện thân giáo luyện huấn luyện.

Kiện thân hội sở cùng kiện thân giáo luyện đều có đủ tương đương cường chuyên nghiệp tính, thuê bọn họ tiêu phí tự nhiên xa xỉ, Matthew bi ai phát hiện, chính mình tại [ Fast and Furious ] kịch tổ đệ nhất bút thù lao, vừa đủ giải quyết kiện thân tạp cùng thanh toán giáo luyện phí dụng .

Nguyên bản Matthew còn tưởng lấy chạy bộ phương thức tiếp tục rèn luyện, nhưng hỏi qua vài vị chuyên nghiệp nhân sĩ, đặc biệt là cùng Helen - Hermann giao tình không sai một vị tố hình sư nói qua sau, biết được muốn đường cong càng thêm duyên dáng cơ nhục, chuyên nghiệp hóa kiện thân rèn luyện là chạy bộ căn bản không thể thay thế .

Hắn kiện thân là vì Vua Bọ Cạp này một nhân vật, trong kịch tổ còn có đối với hắn thành kiến thâm hậu đạo diễn, Matthew không tưởng thả lỏng đối với chính mình yêu cầu, dùng Helen - Hermann lời đến nói, tại Hollywood, diễn viên có thể đùa giỡn đại bài, nhưng nhất định phải chuyên nghiệp !

Chẳng qua tiền tiêu có điểm đau lòng, may mà có thể phân kỳ trả tiền, Matthew không có quá mức phát sầu, cũng không tất lo lắng Britney trở lại Los Angeles sau, hắn ngay cả đi ra thuê phòng tiền cũng không có.

Thật sự không được, còn có thể đi vay tiền, có [ xác ướp trở về ] kia phân diễn viên hiệp ước, vay tiền mấy vạn dollar hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là không đến vạn bất đắc dĩ, Matthew sẽ không làm như vậy.

Xong xuôi kiện thân tạp, thanh toán kiện thân giáo luyện đệ nhất bút phí dụng, Matthew bỗng nhiên minh bạch một sự kiện, hắn nhìn như thu nhập gia tăng, trên thực tế chi tiêu cũng tại biến lớn, hơn nữa không phải mua phòng mua xe linh tinh tiêu tiền, là vì bản chức công tác chi tiêu......

Hắn bản nhân hằng ngày sinh hoạt có thể nói phi thường tiết kiệm, như cũ như thế túng quẫn, tương lai trở thành một tiểu minh tinh, thu nhập sẽ tiếp tục gia tăng, nhưng tiểu minh tinh không có khả năng giống như bây giờ, tất nhiên muốn trang điểm mặt tiền.

Nghĩ đến đây, Matthew một trận vò đầu, có vẻ này phân chức nghiệp ngăn nắp bề ngoài dưới, còn che dấu hắn không lý giải mặt khác.

Nhưng hắn không có dao động, nếu lựa chọn con đường này, liền sẽ kiên định không lay động đi xuống.

Theo sau thời gian bên trong, Matthew trừ bắt chước, đọc cùng viết ngoài, lại nhiều kiện thân cái này thông lệ nhiệm vụ, mỗi tuần muốn đi kiện thân hội sở năm ngày, căn cứ kiện thân giáo luyện chuyên môn vì hắn chế định kế hoạch, tiến hành mục đích tính huấn luyện.

Mỗi ngày buổi tối, còn lại là Matthew trọng điểm luyện tập viết thời gian, trong đó một loại luyện tập phương thức, chính là đổi mới internet Blog.

“Gần nhất tâm tình rất không sai, liên tiếp thông qua thử vai đạt được hai nhân vật, sắp trở thành [ Fast and Furious ] cùng [ xác ướp kịch tổ ] một thành viên, thật sự hi vọng này hai bộ điện ảnh có thể nhanh lên phát hành, năm trước quay chụp Band of Brothers đến hiện tại còn chưa bắt đầu truyền phát, nghe nói hậu kỳ cắt nối biên tập bắt đầu không lâu, lúc nào mới có thể tại hbo truyền phát đâu? Chờ mong a......”

Đáng tiếc là, đến hiện tại chú ý hắn Blog bất quá ba người, lưu qua ngôn chỉ là Elena - Boyar một.

Phát hoàn một đoạn bác văn, Matthew lại lấy qua mượn kiện thân giáo luyện USB, bên trong có mấy tấm là kiện thân hội sở chuyên môn cho hắn quay chụp ảnh chụp, hắn điểm khai Blog tân khai thông không lâu nghiệp vụ, đem ảnh chụp up lên đến trên blog.

Trong đó có mấy tấm, vẫn là Matthew hạng nặng võ trang luyện tập quyền kích khi, cùng kiện thân giáo luyện đánh nhau ảnh chụp.

Quyền kích là Matthew mỗi ngày huấn luyện một bộ phận, dựa theo kiện thân giáo luyện thuyết pháp, đây là phi thường hữu hiệu giảm mỡ vận động phương thức, hắn chế định quyền kích huấn luyện hạng mục trung có động tác huấn luyện, phối hợp huấn luyện, chuyên nghiệp thể năng huấn luyện, thủ bia bao cát huấn luyện, điều kiện thực chiến huấn luyện, có thể hữu hiệu tăng lên thân thể tố chất cùng phối hợp năng lực.

Hơn nữa quyền kích huấn luyện pha tạp tại phổ thông kiện thân huấn luyện trung, cũng có thể để người không cảm thấy kiện thân quá trình như vậy vô vị.

Thẳng thắn giảng, Matthew đối với quyền kích linh tinh vật lộn hạng mục vẫn là rất cảm thấy hứng thú , phía trước cái kia Matthew sớm nhất hỗn qua đầu đường, dã giá đánh qua không thiếu, coi như là người có kinh nghiệm.

Quyền kích huấn luyện trên thực tế cũng là kiện thân giáo luyện chuyên môn vì hắn định chế , từ vừa bắt đầu, kiện thân giáo luyện liền biết Matthew chuẩn bị tham gia động tác điện ảnh quay chụp, mà không phải vô cùng đơn giản luyện một thân cơ nhục đi ra, huấn luyện đề cao phối hợp năng lực, cũng có thể khiến Matthew càng thêm thong dong ứng đối quay chụp trung động tác hí.

Huấn luyện tiến hành đến cuối tháng sáu thời điểm, Matthew xuất phát từ hứng thú, yêu cầu kiện thân giáo luyện mỗi tuần gia tăng một lần điều kiện thực chiến, cũng chính là mang toàn hộ cụ đối chiến, thụ thương tỷ lệ phi thường tiểu.

Lần đầu tiên đối chiến, hắn tại có đủ chuyên nghiệp tiêu chuẩn giáo luyện trước mặt, cơ hồ không có lực hoàn thủ......

Bất quá này không có đánh tiêu Matthew tính tích cực, tại hắn nghĩ đến, tương lai rất có khả năng sẽ quay chụp một ít động tác loại hình phim, thô thông một môn vật lộn kỹ xảo, vẫn là có chỗ tốt .

2000 năm nửa năm trước, liền tại Matthew bản thân học tập cùng huấn luyện trung qua đi, tháng bảy đến, cũng vi Matthew mang đến một tin tức tốt, Britney về tới Los Angeles !

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 106: Sinh Tử Cừu Địch

“Sao thế này?” Britney hàng xuống nửa đoạn cửa sổ xe, hướng phía trước nhìn lại, Hilton khách sạn tiền chiếc xe xếp thành hàng dài,“Đổ như vậy trưởng?”

Tài xế hướng phía trước nhìn nhìn, nói,“Khách sạn hôm nay giống như có hoạt động.”

Britney quét mắt đồng hồ, trên mặt hiện ra nôn nóng, tại bên trong cổ họng nói thầm,“Matthew còn tại chờ đâu ! đều vượt qua ước định thời gian !”

Hai người thật dài thời gian không gặp , thật vất vả từ ngoại địa chạy về Los Angeles, ước tại Beverly sơn trang Hilton khách sạn gặp mặt, cố tình khách sạn hôm nay có trường đại hình hoạt động, hàng loạt ô tô đem khách sạn phía trước tiểu quảng trường cùng thông đạo đổ được nước không ngấm qua được.

Lại đợi năm phút đồng hồ, Britney thật sự đẳng không vội, dứt khoát đẩy ra cửa xe, đối tài xế nói,“Ta trước đi qua .”

“Spears tiểu thư......”

Tài xế nửa câu nói còn chưa nói xong, Britney đã xuống xe đóng lại cửa xe.

Nàng xuống dưới sốt ruột, kính đen cùng mũ che nắng đều chưa mang, cứ việc mới buổi sáng chín giờ, dương quang lại tương đương nóng rực, khiến Britney vốn là nôn nóng tâm tình càng thêm khó chịu, may mắn trong tay vẫn cầm đem dù che nắng, chống ra hướng Hilton khách sạn bên kia đi, đi ra ngoài bất quá bốn mươi mét, bỗng nhiên nghe đến mặt sau giống như có người kêu nàng.

“Britney......” Mặt sau truyền đến một nam nhân tiếng hô,“Britney, bên này !”

Nghe được tiếng hô, Britney theo bản năng quay đầu, chỉ thấy một chiếc xe việt dã cửa sổ hàng xuống, máy ảnh màn ảnh lập tức xuất hiện, ấn động shutter thanh âm liên tiếp vang lên.

Britney lập tức ý thức được gặp cẩu tử hoặc là phóng viên, xoay người liền muốn đi.

Trên xe cái kia phóng viên cũng không nghĩ tới chính mình vận khí như vậy hảo, thế nhưng tại Hilton trước khách sạn gặp Britney, nhưng mấy tấm ảnh chụp giá trị không lớn, gần nhất trong khoảng thời gian này, Britney vẫn ở cử hành liveshow, về nàng tin tức cùng hình ảnh phô thiên cái địa.

Bất quá, hắn đầu não phi thường linh hoạt, lập tức nhớ tới năm trước huyên ồn ào huyên náo Britney cùng Christina - Aguilera mâu thuẫn bén nhọn sự tình, lớn tiếng hỏi,“Britney, Christina - Aguilera tại thượng một khóa Grammy thượng lấy đến tốt nhất tân nhân cùng tốt nhất nữ lưu hành ca sĩ, ngươi thấy thế nào?”

Lời này trực tiếp chọc trúng yếu hại, chẳng những tạo thành một kích trí mệnh, còn bí mật mang theo vô hạn trào phúng, Britney lập tức dừng lại cước bộ, xoay người hướng tới phóng viên ở chiếc xe đi.

Thời tiết nóng bức, tâm tình khó chịu, lại bị phóng viên khơi mào tối không muốn nghe đến mà nói, nàng rốt cuộc khống chế không được cảm xúc, nháy mắt bùng nổ.

Britney thu hồi dù che nắng, cúi đầu mắt nhìn trùy hình kim chúc tán tiêm, lại nhìn nhìn phía trước ô tô, liền chuẩn bị quá khứ cấp phóng viên điểm nhan sắc xem xem......

“Spears tiểu thư !”

Xa xa bỗng nhiên truyền đến quen thuộc tiếng rống, Britney nghe ra đó là Matthew thanh âm, theo bản năng dừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mang phổ thông kính đen nam nhân chạy tới.

Matthew cũng gặp được kẹt xe, đành phải đem nhị thủ Ford dừng ở phụ cận bãi đỗ xe, đi bộ chạy tới, tới được trên đường còn gặp Britney ô tô, hỏi tài xế một câu sau, vội vàng gia tốc truy lại đây, vừa lúc nhìn thấy Britney bị phóng viên khiêu khích, nhanh chóng lên tiếng ngăn lại nàng.

Cúi đầu nhanh chóng chạy tới, Matthew giống như là bảo tiêu như vậy, bảo vệ Britney liền hướng khách sạn bên kia đi, Britney nhìn thấy Matthew, lập tức quên cấp phóng viên điểm nhan sắc xem xem sự.

“Đáng chết !” Phóng viên văng tục,“Rõ ràng Britney cái kia ngu ngốc đều phải trúng chiêu , đáng chết bảo tiêu lại xuất hiện !”

Hắn theo bản năng nâng lên máy ảnh, lại chụp mấy tấm Britney cùng bảo tiêu bóng dáng, này mấy tin tức bao nhiêu cũng có chút giá trị.

“Hư......” Matthew làm cấm thanh thủ thế.

Britney cho rằng Matthew tại hống nàng vui vẻ, ngậm miệng, cùng Matthew cùng nhau vào Hilton khách sạn.

“Ngươi như thế nào từ phía sau đến?” Britney ngóng trông nhìn Matthew, Matthew kéo nàng hướng đi thang máy gian,“Gặp được kẹt xe, ta đem xe dừng ở địa phương khác, đi tới .”

Lúc này có thang máy xuống dưới, Britney cùng Matthew tiến vào thang máy, nói,“Ta cũng vậy, rất đáng ghét .”

Matthew nhớ tới nhìn thấy kia một màn, hỏi,“Thân ái , vừa phát sinh cái gì?”

“Cái kia phóng viên nói ta nói bậy !” Britney oán hận nói,“Hắn nói Christina - Aguilera lấy đến hai Grammy......”

Nàng sinh động như thật miêu tả một lần, thuận tiện cũng cùng Matthew nói muốn làm lại không có làm sự.

Thang máy đến tầng, Matthew khai hảo phòng liền tại thang máy gian phụ cận, hai người ra thang máy, đã không có tâm tư lại nói việc này, đẳng Matthew mở cửa vào phòng, khẩn cấp ôm ở cùng nhau xé rách ra đối phương quần áo.

Hai người quá dài thời gian không gặp , rất nhanh liền điên cuồng đem lẫn nhau cự ly biến thành số âm.

Từ buổi sáng đến bữa tối phía trước, chỉnh chỉnh một ban ngày thời gian, Matthew cùng Britney cũng không có rời đi qua phòng một bước, dùng nguyên thủy nhất điên cuồng nhất phương thức, phóng thích nội tâm xúc động.

Cuối cùng, thật sự mệt được không có khí lực, Matthew cùng Britney tắm rửa qua, nằm nghiêng ở phòng xép trên sô pha, kể ra trong khoảng thời gian này phần mình trải qua.

Quá khứ nửa năm, hai người ở chung thời gian thêm vào cùng một chỗ, còn không có hôm nay trưởng.

Nói nói, đề tài chuyển tới buổi sáng tại khách sạn phía trước phát sinh sự thượng.

“Cái kia phóng viên rất đáng ghét !” Britney đến hiện tại tựa hồ còn có khí,“Nếu không phải ngươi ngăn cản, ta nhất định khiến hắn hảo xem !”

Matthew khẽ nhíu mày, phóng viên cố ý gây chuyện, xác thật rất ác liệt, nhưng loại sự tình này...... Britney ý tưởng, có đôi khi ngay cả hắn đều làm không rõ.

Hắn kéo lên Britney một bàn tay, suy nghĩ một chút, mới nói,“Thân ái , ngươi nghĩ tới hay không, ngươi lấy tán trạc phóng viên, ngày mai sẽ phát sinh cái gì?”

Britney lười biếng tựa vào Matthew trên người, trực tiếp lắc đầu,“Không nghĩ tới, ta lúc ấy liền tưởng khiến hắn hảo xem !”

Matthew nhất thời có loại bị đánh bại cảm giác, bất quá vẫn là rất có kiên nhẫn nói,“Ngươi hiện tại ngẫm lại.”

“Hiện tại ngẫm lại a.” Britney nháy sáng sủa ánh mắt, tự hỏi một hồi lâu, mới nói,“Cái kia phóng viên hội chụp xuống đến, ngày mai đăng báo?”

“Không sai.” Matthew tại nàng trên trán hôn hôn, nói,“Truyền thông hội phô thiên cái địa đưa tin chuyện này, ngươi thật không dễ dàng thành lập lên đến hình tượng cùng danh dự, sẽ nhận đến cự đại trùng kích, thậm chí còn có người sẽ ngầm làm một ít động tác, khiến ngươi danh dự quét rác.”

Britney tư duy người bình thường rất khó lý giải, nàng lập tức nói tiếp,“Christina - Aguilera nhất định sẽ làm như vậy !” Nàng thanh âm nháy mắt đề cao,“Cái kia tiện nhân cũng tới tham gia mtv âm nhạc thưởng , ta biết nàng liền ngụ ở này gia khách sạn !”

Matthew gật gật đầu, còn chưa nói cái gì, Britney liền hỏi,“Cái kia phóng viên hay không sẽ là nàng sai sử ?”

“Mặc kệ là ai sai sử.” Matthew dứt khoát không để ý tới Britney mà nói, cố gắng đem nghiêng lầu kéo trở về,“Thân ái , ngươi làm như vậy, đều sẽ cho mình đưa tới phiền toái rất lớn.”

Britney có chút ủy khuất,“Ta đây có thể làm như thế nào?”

Matthew nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc vàng, lấy kì an ủi, ngoài miệng lại nói,“Đừng để ý đến hắn ! không cần bị phóng viên mà nói kích động.”

“Nhưng là......” Britney ngửa đầu nhìn Matthew,“Bọn họ rất nhiều vấn đề, thật sự rất để người sinh khí.”

“Bọn họ chỉ là ngưỡng vọng nữ vương một đám tên hề.” Matthew không tưởng nhìn thấy Britney về sau còn bị phóng viên tính toán,“Ngươi là cao quý nữ vương, nữ vương có tất yếu nhìn tên hề sao? Nữ vương tại tên hề trước mặt, chỉ cần triển lãm tối kiêu ngạo mĩ lệ một mặt.”

Britney suy nghĩ một hồi,“Ta giống như minh bạch .”

Matthew nhẹ nhàng thở ra, vừa mà nói đã là siêu trình độ phát huy .

“Ngươi yên tâm hảo.” Britney dần dần suy nghĩ cẩn thận Matthew ý tứ, ngửa đầu hôn hắn một chút, nói,“Ta về sau sẽ không lại bị phóng viên xúi giục .”

Nàng đứng lên đi tìm quần áo,“Chúng ta đi ăn cơm đi, ta đói bụng.”

Matthew cũng đi tìm quần áo,“Nghe nói này beefsteak không sai, chúng ta đi tầng hai phòng ăn (nhà hàng) đi.”

Hai người mặc quần áo, cưỡi thang máy đến tầng hai, tầng hai trong phòng ăn nhân không nhiều, đại bộ phận chỗ ngồi đều không, Matthew tuyển xử tới gần thủy tinh mạc tường vị trí, vừa vì hắn cùng Britney điểm hoàn đồ ăn, di động vang lên.

Gọi điện thoại người là Helen - Hermann, hẳn là công tác sự tình, Matthew cùng Britney chào hỏi, đi đến toilet tiền không người góc rẽ, chuyển được điện thoại.

Helen - Hermann nói cho hắn,[ Fast and Furious ] kịch tổ phát đến chính thức bưu kiện thông tri, khiến hắn vài ngày sau tiến vào kịch tổ tham dự một ít huấn luyện.

“Ta biết.”

Matthew cắt đứt điện thoại, lại đi một chuyến toilet, xử lý hoàn cá nhân vấn đề, trở lại phòng ăn (nhà hàng) thời điểm, phát hiện chính mình kia một bàn nhiều một để kim sắc tóc dài nữ nhân, còn tại cùng Britney kiếm bát nỏ trương giằng co, một bộ sinh tử cừu địch bộ dáng.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 107: Nhân Phẩm Giám Định Sư

Nhìn thấy tóc vàng nữ nhân nháy mắt, Matthew liền nhanh hơn tốc độ, cơ hồ chạy lên, theo cự ly tiếp cận, cũng dần dần thấy rõ tóc vàng nữ nhân bộ dáng.

Cùng Britney ngọt ngào trung mang theo gợi cảm bất đồng, này tóc vàng nữ nhân trang điểm tựa hồ đi được là phản nghịch lộ tuyến, lỗ tai phía dưới thùy một đôi cự đại hình tròn khuyên tai, mũi bên trái đánh động, mặt trên treo nhỏ một số khoen mũi, lộ tại quần áo bên ngoài trên cánh tay trái, từ khuỷu tay tới tay bối phân bố vài mảnh màu xanh xăm hình, bất quá Matthew phán đoán hẳn là lâm thời vẽ lên .

Nữ nhân này nếu trong miệng lại điêu điếu thuốc, sống thoát thoát chính là không biết cái gọi là tiểu thái muội.

“Britney, ngươi biết lấy đến giải Grammy là cái gì tư vị sao?” Cái kia tóc vàng nữ nhân thanh âm truyền tới,“Ta có tốt nhất tân nhân cùng tốt nhất lưu hành nữ ca sĩ hai tòa máy quay đĩa...... Úc, xin lỗi, ta quên ngươi một tòa cũng không có , không có khả năng biết giải Grammy tư vị.”

Nàng bỗng nhiên móc ra một điếu thuốc, châm sau hấp một ngụm, đem sương khói phun hướng Britney.

“Christina - Aguilera !” Britney thanh âm rất phẫn nộ, lại tìm không thấy thích hợp phản kích điểm, chỉ có thể lặp lại thường xuyên nói câu nói kia,“Ngươi này đồ đê tiện !”

“Cáp, chê cười !” Christina - Aguilera nhìn Britney, nhanh chóng nói,“Nga, Tiểu Điềm Điềm a, thanh thuần khêu gợi Tiểu Điềm Điềm a ! Britney, hừ ! truyền thông cùng công chúng không biết ngươi là cái gì mặt hàng, ta không biết sao? Ngươi là trang thanh thuần, phẫn khả ái kỹ nữ !”

Britney hoắc đứng lên, mặt đều tức giận đến biến hình , Matthew lúc này chạy lại đây, vỗ nhẹ nhẹ nàng cánh tay một chút.

Nhìn thấy Matthew nháy mắt, Britney giống như là tìm đến người đáng tin cậy như vậy, lập tức thả lỏng xuống dưới.

Matthew phảng phất không thấy được Christina - Aguilera, cố ý ở trước mũi mặt phẩy phẩy, từ đối diện truyền đến hương vị quá mức nồng đậm,“Cái gì vị đạo, như vậy gay mũi.”

Christina - Aguilera biết hắn nói là chính mình trên người nước hoa vị, vừa định mở miệng nói chuyện, Matthew liền xoa xoa mũi, giành trước nói,“Thật khó ngửi a ! liền cùng mốc meo hot dog cùng một dollar điếm thấp kém nước hoa hỗn hợp hương vị một dạng khó ngửi !”

Britney nhịn không được nở nụ cười, cười đến hết sức xán lạn.

“Ngươi......” Christina - Aguilera trừng mắt nhìn về phía Matthew,“Ngươi là ai ! nơi này không ngươi nói chuyện phân !”

“Ta là Spears tiểu thư bảo tiêu.” Matthew thuận miệng bậy bạ một câu, tiếp Christina - Aguilera lời nói nói,“Ta biết ta không tư cách cùng Christina - Aguilera tiểu thư nói chuyện......”

Britney kỳ quái nhìn Matthew, lấy nàng lý giải, đây không phải Matthew phong cách a.

Quả nhiên, Matthew còn nói thêm,“Nhưng ta nghe được Christina - Aguilera tiểu thư uổng cố cơ bản sự thực, mở mắt nói dối, thật sự nhịn không được !”

Hắn chỉ Britney nói,“Nếu giống Spears tiểu thư như vậy thanh xuân, tịnh lệ lại tràn ngập sức sống nữ hài đều không là hảo nữ hài, kia mời ngươi nói cho ta biết......”

Matthew chỉ Christina - Aguilera kia vài quái dị trang điểm, nói,“Chẳng lẽ giống ngươi như vậy xăm hình, mang khoen mũi, nói thô tục lại hút thuốc nhân sẽ là hảo nữ hài?”

Britney xán lạn nở nụ cười.

Christina - Aguilera ánh mắt càng trừng càng lớn, không tự giác dụi tắt yên,“Ngươi là cái gì ngoạn ý, có tư cách đến nói ta?”

“Xin lỗi, ta quên làm tự giới thiệu .” Matthew một bộ rất có tu dưỡng bộ dáng,“Thực ra bảo tiêu là của ta làm thêm, của ta chức vị chính là quốc tế nổi danh nhân phẩm giám định sư, duy nhất kiềm giữ quốc tế thông dụng giám biểu giấy phép giám biểu sư !”

Christina - Aguilera ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không có nghe minh bạch Matthew nói là cái gì.

Britney đầu tiên là ngẩn người, tiếp minh bạch lại đây, cười đến cơ hồ thẳng không nổi eo đến.

“Giám biểu sư?” Christina - Aguilera theo bản năng hỏi.

“Không sai.” Matthew nhìn chằm chằm vào Christina - Aguilera, phi thường nghiêm túc chuyên chú nói,“Của ta này chức nghiệp kỹ năng, có thể khiến ta liếc nhìn liền nhìn ra ai mới là chân chính kỹ nữ !”

Christina - Aguilera chẳng sợ lại trì độn, cũng có thể nghe minh bạch lời này ý tứ.

Nàng thò tay chỉ Matthew,“Ngươi nói ai là kỹ nữ?”

“Ta có nói qua ngươi là sao?” Hắn thống Britney một chút, Britney hậu tri hậu giác, vội vàng lắc đầu nói,“Không có.”

Không đợi Christina - Aguilera mở miệng, Matthew còn nói thêm,“Spears tiểu thư, ngươi biết tại ta chỗ đó, thứ gì mới mang khoen mũi sao?”

Britney tiếp tục lắc đầu,“Không biết.”

Matthew xem đều không xem Christina - Aguilera, tự mình cùng Britney nói,“Tại gia hương của ta, chỉ có ngưu mới mang khoen mũi !” Hắn làm thò tay kéo động tác,“Giữ chặt khoen mũi, muốn cho ngưu làm cái gì, nó liền đi làm cái gì.”

Cái này, Britney triệt để nhịn không được , cười đến trực tiếp gập eo.

Phanh --

Christina - Aguilera rốt cuộc nhịn không được , dùng lực vỗ dưới bàn.

Matthew vội vàng đối với nàng nói,“Christina - Aguilera tiểu thư, ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm, ta nói phải là mang khoen mũi ngưu, không có nói ngươi.”

“Ngươi là nhà ai bảo tiêu công ty !” Christina - Aguilera nổi giận,“Ta muốn đi trách cứ ngươi, khiến ngươi......”

Matthew xòe tay, nói,“Ta nói a, bảo tiêu chỉ là của ta làm thêm, của ta chức vị chính là duy nhất kiềm giữ quốc tế thông dụng giám biểu giấy phép giám biểu sư !”

“Ngươi...... Ngươi......”

Christina - Aguilera tựa hồ muốn nói cái gì, Matthew lại một lần đánh gãy nàng,“Ngươi cái gì? Ngươi còn muốn cùng Spears tiểu thư so sao?”

Hắn lần này không lại quanh co, nói thẳng,“Christina - Aguilera tiểu thư, làm người quý tại có tự mình hiểu lấy ! luận dáng người cao gầy, ngươi không bằng Spears tiểu thư ! gợi cảm xinh đẹp, không bằng ! album lượng bán, không bằng ! liveshow người xem số lượng cùng lực ảnh hưởng, không bằng ! nhân khí, không bằng ! danh vọng, không bằng ! thu nhập, không bằng ! tại Pop giới âm nhạc địa vị cùng tiền đồ, còn không bằng !”

“Ta thật làm không rõ......” Matthew một bộ rất thay Christina - Aguilera cảm thấy xấu hổ bộ dáng,“Ngươi như vậy một xa không bằng Britney - Spears tiểu thư nhân, thế nhưng da mặt dày đến dám ở Spears tiểu thư trước mặt khoe ra, không cảm thấy dọa người sao?”

Lời này vừa là đang vì Britney tìm về bãi, càng là nói cho Britney nghe .

Tới được thời điểm, Matthew thấy rõ ràng, đừng nhìn Britney bình thường ồn ào, nhưng cùng Christina - Aguilera đấu võ mồm, giống như căn bản không phải đối thủ,

Hơn nữa Christina - Aguilera vô luận là nhân hòa danh tự xuất hiện, xử lý hằng ngày sự vụ vốn liền có chút hồ đồ Britney, càng là sẽ trực tiếp bạo tẩu.

Thực ra hoàn toàn không loại này tất yếu, Christina - Aguilera trừ hai giải Grammy hạng, tại Britney trước mặt căn bản không có bất cứ có thể khoe ra gì đó.

Christina - Aguilera sở hữu mà nói đều bị nghẹn trở về, bởi vì nàng biết, Matthew nói được đại bộ phận đều là sự thật, không tha phản bác sự thực.

Nàng cùng Britney - Spears từ chuột Mickey câu lạc bộ so đến hiện tại, trừ hai Grammy máy quay đĩa, mặt khác phương diện bị Britney càng kéo càng xa.

Christina - Aguilera thâm thâm nhìn Matthew liếc nhìn, một câu cũng không có nói, bắt lấy túi xách đứng lên trực tiếp rời khỏi .

Này ra ngoài dự đoán hành vi, khiến Matthew đột nhiên cả kinh, Christina - Aguilera giống như không Britney nói được như vậy không chịu nổi, EQ rõ ràng so Britney cao không thiếu.

“Matthew !” Britney lại rất hưng phấn,“Ngươi nói được quá tốt !”

Rất rõ ràng, Matthew những lời này nàng căn bản là không có nghe vào đi.

Matthew có chút đau đầu, hỏi,“Ngươi như thế nào cùng nàng nổi xung đột?”

“Ta cũng không biết a.” Britney chỉ chỉ phòng ăn (nhà hàng) cửa,“Ngươi đi tiếp điện thoại sau không lâu, nàng liền vào phòng ăn (nhà hàng), nhìn thấy ta liền tới đây , sau đó châm chọc ta......”

“Thân ái , còn nhớ rõ ta với ngươi từng nói lời sao?” Matthew gặp Britney đầy mặt mơ hồ, đành phải nói,“Ngươi không có tất yếu để ý Christina - Aguilera người như thế, ngươi hiện tại toàn diện dẫn đầu nàng, mục tiêu hẳn là Madonna, là toàn mĩ tiếp theo vị Pop Thiên Hậu !”

Britney cảm xúc bỗng nhiên suy sụp,“Thế nhưng nàng có hai Grammy.”

“Grammy cũng không thể đại biểu hết thảy !” Matthew cổ vũ nàng,“Grammy cũng không thích Madonna, nàng mới lấy qua vài lần Grammy? Nhưng nàng là toàn mĩ lưu hành nhạc công nhận nữ ca sĩ trung no1 !”

Britney chăm chú gật đầu,“Ta biết.”

Matthew nói nhiều như vậy, cũng không thể xác định Britney nghe vào đi bao nhiêu, phục vụ sinh lúc này đem đồ ăn đưa lên, Britney chủ động đem đề tài chuyển tới mỹ thực thượng, không lại đề Grammy cùng lưu hành nhạc.

Ăn cơm tối, hai người lại hàn huyên một hồi, Britney tất yếu trở về, trước đưa đi Britney, Matthew đi khách sạn đại đường lui phòng, cũng ly khai Hilton khách sạn.

Theo sau một đoạn thời gian, Britney lại bắt đầu bận rộn,mtv âm nhạc thưởng sắp cử hành, có chạy không xong thông cáo.

Matthew tiếp tục có kế hoạch sinh hoạt, theo thời gian chuyển dời, kiện thân huấn luyện hiệu quả dần dần hiện ra, đặc biệt quyền kích huấn luyện, có lẽ vận động thiên phú tương đối xuất sắc, tiếp cận hai tháng quyền kích huấn luyện sau, hắn tiến bộ phi thường lớn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 108: Chọn Sai Chức Nghiệp

“Hảo ! làm tốt lắm ! Matthew !”

“Dùng hậu chiêu trọng quyền ! đúng, cứ như vậy !”

“Matthew, cố gắng a ! đem Neborah tên khốn kiếp này đánh nhoài xuống !”

Kiện thân hội sở quyền kích trên sân huấn luyện, hơn hai mươi cá nhân đứng ở quyền đài biên, nhìn trên quyền đài mặt hai dáng người cường tráng nam nhân du đấu, thường thường liền sẽ phát ra một trận tiếng hô.

Trên quyền đài triền đấu là Matthew cùng giáo luyện Neborah, bất quá hai người đều mang nguyên bộ hộ cụ.

Người vây xem cơ hồ đều đang vì Matthew cố gắng, ngược lại không phải bọn họ đứng ở Matthew bên này, mà là quyền kích giáo luyện Neborah tại kiện thân hội sở còn chưa thua qua, bọn họ đều hi vọng nhìn thấy có người đánh bại gã này.

Matthew vẫn bị vây ở thủ thế, tuy rằng tiền thân có không thiếu đánh nhau trải qua, nhưng hắn tiếp xúc chuyên nghiệp hóa huấn luyện bất quá hơn một tháng, cùng thường niên huấn luyện Neborah căn bản không có cách nào khác so.

Hiện đại thi đấu vật lộn, có hệ thống hóa khoa học huấn luyện, loại này một chọi một cận chiến, không vận dụng vũ khí dưới tình huống, người bình thường căn bản không thể cùng chuyên nghiệp hóa tuyển thủ đối kháng.

Bất quá so với Neborah, Matthew cũng có chính mình sở trường, đặc biệt hai người gần nhất đánh qua rất nhiều trường, liên tục bại trận dưới tình huống, cũng tổng kết ra nhất định kinh nghiệm giáo huấn.

Hắn lực lượng không bằng Neborah, thể trọng phương diện cũng có chênh lệch, cước bộ lại rất linh hoạt, trải qua một đoạn thời gian huấn luyện sau, thân thể phối hợp tính cùng nhanh nhẹn độ cũng muốn hảo một ít, du đấu là duy nhất cơ hội.

Nếu mặt đối mặt ngạnh kháng, Neborah hậu chiêu trọng quyền, sẽ hảo hảo dạy hắn làm người.

Ban đầu hai người đối luyện thời điểm, Matthew khuyết thiếu kinh nghiệm, liền nếm qua không thiếu Neborah hậu chiêu trọng quyền, mà hắn loại này phi chuyên nghiệp nhân sĩ chịu đòn năng lực hữu hạn.

Quyền đài bên dưới không ngừng có người đánh trống reo hò, rất nhiều người đều tại hô to cố gắng, Matthew lại không chút ảnh hưởng, đầy đủ phát huy bộ pháp linh hoạt ưu thế, không ngừng vòng quanh quyền đài du tẩu, thường thường dùng tiền thủ thứ quyền gây rối Neborah, không cho hắn gần người đánh giết cơ hội.

Loại này sách lược rất hữu hiệu, Matthew lần đầu tiên tại cùng Neborah đối chiến trung kiên trì đến đệ tam hội hợp, cũng là loại này thuần túy nghiệp dư huấn luyện tái cuối cùng một hiệp.

Neborah tuổi so với hắn đại, thể trọng so với hắn đại, thể lực tiêu hao cũng so với hắn đại, đây chính là Matthew muốn hiệu quả.

Hắn tiếp tục du đấu, đồng thời tìm kiếm phóng ra cơ hội, Neborah tốc độ rõ ràng so hai cái trước hội hợp chậm, tại ứng đối qua Matthew mấy kí tiền thủ thứ quyền sau, nguyên bản rất nghiêm mật phòng thủ, tại mặt bộ bên phải vị trí lộ ra một phòng thủ lỗ hổng, đem bên phải mang hộ cụ má, bại lộ đi ra.

Matthew biết cơ hội khó được, lập tức phát huy tốc độ ưu thế, dấn thân mà lên, vẫn che dấu ở phía sau tả quyền như thiểm điện vung ra, tầng tầng nện ở Neborah mặt bộ trên hộ cụ, tiếp quyền phải phóng ra, lại mệnh trung Neborah đầu hộ cụ.

Theo sau, hắn một bộ tổ hợp quyền giống như hạt mưa như vậy nện tại Neborah trên người.

Neborah hai tay bảo vệ đầu, tựa hồ chỉ có đánh đỡ, lại không hoàn thủ chi lực, nhưng hắn là chuyên nghiệp hóa tuyển thủ, chịu đòn năng lực cực kỳ xuất sắc, chỉ là thiếu chiến mà lui, một điểm cũng không có hoảng loạn.

Matthew thế công không có duy trì quá dài thời gian, hắn rất nhanh cảm giác cánh tay bủn rủn, minh bạch không thể năng kích đổ Neborah, lại là một phát trọng quyền áp chế sau, thoát ra liền về phía sau lui.

Neborah phản kích tùy theo mà đến, Matthew nhanh chóng né tránh, tiếp tục du đấu, thật vất vả kiên trì đến đệ tam hội hợp kết thúc.

Đảm đương lâm thời tài phán hai người đơn giản thương nghị một chút, trong đó một lớn tiếng nói,“Neborah điểm số thắng lợi !”

“Lại là Neborah thắng !”

“Ta cho rằng Matthew có thể thắng một hồi đâu......”

Quyền đài chung quanh truyền đến một trận thất vọng thanh âm, người vây xem dần dần tán đi.

Tại công tác nhân viên hiệp trợ dưới, Matthew hái xuống quyền bộ hộ cụ, đi theo Neborah cùng nhau, vòng quanh quyền đài đi hai vòng, đẳng hô hấp thoáng bình phục, lúc này mới cầm lấy nước uống lên.

“Ta tuổi lại hơn vài tuổi, liền chống đỡ không nổi ngươi đệ tam hội hợp công kích .” Neborah vặn lên Thủy Bình, đỡ quyền đài vòng bảo hộ, đối Matthew nói,“Của ngươi sách lược phi thường đối đầu.”

Matthew cũng nằm ở trên vòng bảo hộ,“Nhưng huấn luyện không đủ, quyền đầu lực lượng vẫn là không đủ đại.”

Neborah nở nụ cười,“Ta nhưng là đánh qua toàn mĩ chức nghiệp thi đấu quyền thủ, dù cho tuổi lớn, chịu đòn năng lực còn tại.” Hắn thò tay vỗ Matthew cánh tay,“Ngươi rất không sai , lực lượng, phối hợp cùng độ nhạy, tại nghiệp dư tuyển thủ bên trong đều có thể tính nhất lưu, hơn nữa ngươi mới huấn luyện không đến hai tháng.”

Matthew nhún vai, thực ra rất rõ ràng, tiền một Matthew điển hình đầu não đơn giản, tứ chi phát đạt, nếu có thể đi lên chuyên nghiệp vận động con đường này mà nói, nói không chừng sẽ hỗn xuất đầu.

“Ta cảm giác ngươi chọn sai chức nghiệp.” Neborah gần đây vẫn đảm nhiệm Matthew quyền kích giáo luyện, tự nhận là nhìn xem tương đối rõ ràng,“Ngươi không nên đương diễn viên !”

Matthew hảo kỳ hỏi,“Vì sao?”

Neborah không giống như là đang nói đùa,“Ta cho rằng ngươi có trở thành chức nghiệp vật lộn tuyển thủ tiềm chất, nếu ngươi có thể tiến hành chuyên nghiệp hóa huấn luyện, đi tham gia ufc cũng có khả năng, duy nhất vấn đề chính là ngươi hiện tại tuổi có chút lớn.”

Hắn lại vỗ Matthew cánh tay,“Có hứng thú mà nói, ta có thể giúp ngươi giới thiệu một vị giáo luyện.”

“Hay là thôi đi.” Matthew tưởng cũng không có tưởng liền uyển cự ,“Ta cảm giác đương Hollywood ngôi sao càng có tiền đồ, ta tương lai làm động tác ngôi sao, cũng không tính lãng phí thiên phú.”

Neborah gật gật đầu,“Cũng phải a, của ngươi Tiên Thiên điều kiện rất tốt !” Hắn thẳng thắn,“Đan luận thân thể điều kiện, ngươi so ta thượng một chỉ đạo huấn luyện Hugh Jackman mạnh hơn nhiều.”

Matthew cười cười, không tiếp hắn mà nói, ngược lại vươn tay, chạm dưới Neborah quyền đầu,“Cám ơn ngươi trong khoảng thời gian này chỉ đạo, chờ ta bận rộn xong sau, chúng ta lại tiếp tục.”

Đây là hắn huấn luyện cuối cùng một ngày , ba ngày sau liền muốn đến [ Fast and Furious ] kịch tổ ở Universal ảnh thành báo danh, tham dự kịch tổ tổ chức quay chụp phía trước huấn luyện.

“Chúc ngươi may mắn !” Neborah cùng Matthew ở chung không không sai,“Sớm ngày trở thành đại minh tinh !”

“Cám ơn !”

Matthew rời đi quyền kích sân huấn luyện, tắm rửa qua về nhà, buổi tối Britney lại vụng trộm chạy tới cùng hắn hẹn hò, bất quá cùng phía trước như vậy, Britney chín giờ qua đi liền về nhà.

Lần này sau, hai người cũng không có thời gian, Britney muốn vì tham gia mtv âm nhạc thưởng làm chuẩn bị, nữ ngôi sao đi thảm đỏ, so với nam nhân muốn phiền toái nhiều lắm, Matthew tắc tiến vào [ Fast and Furious ] kịch tổ, bắt đầu tiến hành kỳ hạn năm ngày huấn luyện.

Huấn luyện xa so với hắn tưởng muốn đơn giản, động tác chỉ đạo tự mình cho bọn họ này mấy có động tác vai diễn diễn viên lên lớp, chương trình học chủ yếu chia làm hai bộ phận, một là như thế nào tại động tác vai diễn trung phối hợp kịch tổ quay chụp, này có thể nói là trọng yếu nhất, chung quy phim đánh hí cùng hiện thực hoàn toàn là hai chuyện khác nhau; Hai là quay chụp khi an toàn vấn đề.

“Chúng ta hoàn hảo, nguy hiểm động tác hí đều có kỹ năng đặc biệt thế thân......”

Thời gian nghỉ ngơi, một để kim sắc trung tóc ngắn cao gầy nam diễn viên đối Matthew nói,“Ngươi liền thảm , hai màn diễn đều phải tự mình thượng.”

Matthew cười nhún nhún vai,“Ta thói quen .” Hắn cố ý nói,“Paul, ta là phương diện này cao thủ !”

Với hắn nói chuyện nhân, chính là kịch tổ nam chính chi nhất Paul - Walker, tham gia huấn luyện tổng cộng liền năm sáu người, hắn vài ngày thời gian liền cơ bản đều hỗn chín, nhất là làm nam chính Paul - Walker.

Quan sát vài ngày, Matthew phát hiện Paul - Walker làm người hiền hoà, không có cái gì tính tình, cùng người ở chung tương đối ôn hòa, có thể xem như hắn gặp được có điểm danh khí diễn viên trung, tính cách phi thường không sai một .

Paul - Walker lắc đầu, tỏ vẻ không tin.

Matthew gấp khúc cánh tay, biểu hiện dưới che giấu tại T shirt phía dưới cổ bắp tay,“Ta vừa luyện một đoạn thời gian quyền kích, có thể cùng tuyển thủ chuyên nghiệp đối kháng !”

“Ngươi liền thổi đi.” Paul - Walker cười cười.

“Ta người này rất thành thực, không thích chém gió.” Matthew nhìn nhìn tham gia huấn luyện mặt khác diễn viên, hỏi,“Như thế nào vẫn không gặp một cái khác nhân vật chính?”

Huấn luyện đều nhanh kết thúc, Van Diesel còn chưa xuất hiện qua.

“Hắn sẽ không tham gia huấn luyện.” Paul - Walker lắc đầu,“Ta nghe người đại diện nói, hắn vẫn cùng kịch tổ thương lượng, yêu cầu tăng thêm Dominic - Toretto vai diễn......”

“Úc?” Matthew hảo kỳ hỏi,“Hắn danh khí không phải rất lớn đi? Còn có thể cùng kịch tổ cò kè mặc cả?”

Paul - Walker hiển nhiên từng có lý giải,“Van Diesel diễn viên chính quá ngàn vạn dollar đầu tư phim , lần này còn vi kịch tổ kéo đến đại bộ phận đầu tư, tuy rằng không có trên danh nghĩa người sản xuất, nhưng ở trên rất nhiều chuyện đều có quyền phát ngôn. Nguyên bản Dominic - Toretto chỉ là thuần túy vai phụ, sau này hắn tiếp được nhân vật, kịch bản trải qua vài lần sửa chữa, biến thành song nhân vật chính chi nhất.”

Matthew gật gật đầu,“Nguyên lai là như vậy.”

Năm ngày huấn luyện giây lát lướt qua, mãi cho đến huấn luyện kết thúc, Van Diesel cũng không có xuất hiện qua.

Bất quá Matthew cũng không quan tâm loại sự tình này, hắn chỉ là biểu diễn một không mấy màn diễn tiểu nhân vật, rất nhanh liền sẽ rời đi kịch tổ, hẳn là sẽ không cùng này kịch tổ nhân sinh ra quá nhiều giao tập.

[ Fast and Furious ] quay chụp rất nhanh bắt đầu, Matthew tại kịch tổ khởi động máy sau ngày thứ ba, gia nhập đến quay chụp trung.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 109: Studio Giảo Thỉ Côn

Sự nghiệp vừa khởi bước, Matthew chuyên nghiệp trình độ không thể nghi ngờ, quay chụp ngày đó sớm đi đến Universal ảnh thành nhà sản xuất, xếp hàng chờ đợi làm tạo hình, bởi [ Fast and Furious ] là kịch hiện đại, phương diện này phí thời gian không tính rất dài, bảy giờ rưỡi nhiều một ít, hắn liền rời đi hoá trang gian, đi tới studio.

Studio trung, đạo diễn tại chỉ huy nhân bố trí quay chụp nơi sân, hôm nay quay chụp từ tám giờ rưỡi chính thức bắt đầu, Matthew ở chỗ nghỉ ngơi ngồi chờ một hồi, tám giờ hơn thời điểm, bao gồm Paul - Walker ở bên trong vài danh chủ yếu diễn viên lục tục tiến vào studio.

Paul - Walker cùng mặt khác diễn viên cũng đến nơi nghỉ ngơi, bởi cùng Matthew tương đối quen thuộc , hắn còn hướng Matthew giới thiệu Jordana - Brewster cùng Michelle - Rodriguez hai danh nữ diễn viên.

Matthew không thấy được Vin Diesel, này danh đầu trọc diễn viên cho hắn cảm giác rất thần bí, giống như khinh thường với cùng mặt khác diễn viên làm bạn.,

Bất quá, Vin Diesel hôm nay khẳng định sẽ xuất hiện, Matthew sắp tham dự quay chụp cảnh này, là phim trung ít có tứ đại nhân vật chính đồng trường xuất cảnh vai diễn.

Cùng Paul - Walker hàn huyên vài câu, hắn còn biết, hôm nay cảnh này cũng là Vin Diesel tại [ Fast and Furious ] kịch tổ quay chụp cảnh đầu tiên.

“Thời gian nhanh đến .” Paul - Walker rất có thời gian quan niệm, hàn huyên một hồi, nhắc nhở Matthew,“Chúng ta nên đi làm chuẩn bị .”

So với Paul - Walker, Matthew chuẩn bị công tác làm lên đến phi thường đơn giản, đứng ở nơi sân trong đảm đương bốn danh nhân vật chính bối cảnh họa liền là.

Nhân vật này rất nhỏ, hắn sở dĩ tham gia thử vai, một phương diện là gia tăng quay chụp cùng thực tiễn kinh nghiệm, biểu diễn vỏn vẹn học tập lý luận cùng bản thân luyện tập là xa xa không đủ , một phương diện khác chính là có thể kiếm một bút xa xỉ thù lao.

Lại nói, nếu không phải có này bút thu nhập, đừng nói là vi Vua Bọ Cạp tiến hành chuyên nghiệp kiện thân cùng quyền kích huấn luyện , liên cùng Britney khai phòng hẹn hò tiền đều là vấn đề.

Đảm đương bối cảnh nhân vật diễn viên trừ bỏ Matthew ngoại, còn có vài người khác, tại một danh trợ lý đạo diễn chỉ huy dưới, rất nhanh đứng ở phần mình vị trí.

Đạo diễn Rob Cohen cũng tiến vào quay chụp nơi sân, giống như muốn dặn dò vài vị chủ yếu diễn viên một vài sự tình.

“Ân...... Như thế nào thiếu một người?” Rob Cohen phát hiện bốn vị chủ yếu diễn viên chỉ đến ba, lớn tiếng hỏi,“Vin Diesel đâu?”

Không ai trả lời hắn.

Matthew chung quanh nhìn nhìn, studio bên trong nơi dõi mắt tới, căn bản không thấy Vin Diesel bóng người.

Đã tám giờ rưỡi , diễn viên chính còn thiếu một vị, Rob Cohen tương đương căm tức,“Ai biết Vin Diesel ở nơi nào?”

Vẫn là không ai trả lời hắn.

Rob Cohen đối bên cạnh trợ lý nói,“Cấp Vin Diesel gọi điện thoại !”

Trợ lý lại nhược nhược nói,“Hắn không có di động.”

“Kia cho hắn người đại diện gọi điện thoại !” Rob Cohen lại hô.

Đạo diễn không lên tiếng, Matthew cùng người khác đành phải tiếp tục ở chỗ này chờ, chỉ thấy gọi điện thoại tên kia trợ lý trở lại Rob Cohen trước mặt nói nhỏ vài câu, Rob Cohen tức giận đến mặt đều đỏ.

Từ tám giờ rưỡi đợi đến 8h45, trợ lý đạo diễn lại đây thông tri, khiến nhất chúng diễn viên về trước nơi nghỉ ngơi đợi.

Vẫn chờ đến chín giờ, Vin Diesel còn chưa xuất hiện, toàn bộ kịch tổ trước màn phía sau màn mấy chục người đều tại khô chờ hắn một người.

“Làm cái gì !” Jordana - Brewster rõ ràng không kiên nhẫn ,“Chúng ta cứ như vậy chờ đợi?”

“f@#k !” Michelle - Rodriguez trực tiếp văng tục,“Kia hỗn cầu có phải hay không khiến xe đụng ?”

Đừng nói này hai nữ nhân , liên hảo tính tình Paul - Walker cũng có chút thượng hoả,“Hắn hiểu hay không cơ bản nhất tôn trọng.”

Matthew chỉ là nghe, một câu cũng không có nói, hắn phi thường rõ ràng chính mình phân lượng, này mấy oán giận vẫn là thiếu nói vi diệu.

Thời gian một phút một giây trôi qua, kịch tổ bên này vẫn muốn liên hệ Vin Diesel, lại thủy chung liên hệ không được, mãi cho đến chín giờ rưỡi thời điểm, cái kia đỉnh đầu trọc cường tráng nam nhân mới đi vào studio.

“Vin Diesel tên khốn kiếp này đến.”

Nghe được Michelle - Rodriguez thanh âm, Matthew quay đầu nhìn, xác thật là trong ấn tượng cái kia đầu trọc, chỉ là muốn tuổi trẻ không thiếu.

Rob Cohen nghênh đón, chất vấn nói,“Ngươi như thế nào mới đến? Ngươi đến muộn !”

“Nga......” Vin Diesel thuận miệng lên tiếng, một điểm cũng không có đến muộn giác ngộ, tùy ý hồi đáp,“Ta ở trên xe ngủ một hồi.”

Đừng nói giải thích , hắn liên dư thừa giải thích cũng không có,“Hoá trang sư đâu? Ta muốn đi hoá trang .”

Nói xong, hắn rời đi quay chụp nơi sân, đi hoá trang gian.

Đạo diễn Rob Cohen rất phẫn nộ, lại không có lại nói cái gì, chỉ là khiến kịch tổ một lần nữa bắt đầu làm chuẩn bị.

Rất rõ ràng, Vin Diesel cũng không phải rất để ý đạo diễn Rob Cohen.

Matthew vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, không khỏi vò đầu, hỏi Paul - Walker,“Đây là cái gì tình huống?”

Paul - Walker nhún vai,“Chính là ta nói kia vài.”

Hắn bên kia Jordana - Brewster cũng nghe đến Matthew mà nói, thấp giọng nói,“Vin Diesel sau lưng có nhà đầu tư, vẫn là một vị trọng lượng cấp nhân vật đề cử đến kịch tổ .”

Matthew gật gật đầu, Michelle - Rodriguez chen vào nói,“Ta nghe người ta nói lên qua hắn, người này thanh danh không tốt lắm, là có danh trường quay giảo thỉ côn.”

Nàng hỏi Jordana - Brewster,“Tin tức của ngươi chuẩn xác?”

“Khẳng định chuẩn xác !” Jordana - Brewster không chút nào không dám nói,“Ta cũng là bởi vì phụ thân đầu tư mới đến kịch tổ, bất quá cha ta đầu tư ngạch rất nhỏ.”

Bao gồm Matthew ở bên trong, này mấy diễn viên nghị luận một đoạn thời gian, Vin Diesel làm xong tạo hình trở lại trường quay, quay chụp rốt cuộc bắt đầu.

Theo sau, đạo diễn Rob Cohen an bài cụ thể tẩu vị, lại xảy ra vấn đề.

“Ta cảm giác loại này song song trạm vị phương thức quá xoàng.” Vin Diesel còn không phải đại bài ngôi sao, diễn xuất lại cực kỳ giống a thậm chí siêu a cự tinh, nói thẳng đối Rob Cohen thiết kế tẩu vị bất mãn, ồm ồm nói,“Bốn diễn viên song song tẩu vị, căn bản không thể đột xuất trọng điểm !”

Rob Cohen vừa định nói chút gì, Vin Diesel đột nhiên hạ giọng, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được nói, nhắc nhở nói,“Còn nhớ rõ ta tuần trước với ngươi nói sự tình sao?”

Kia chưa nói ra miệng mà nói lập tức nuốt trở vào, Rob Cohen nguyên bản đặt ở trong lòng hỏa khí nháy mắt tiêu tán, nhớ lại người sản xuất Neal Moritz nhắc nhở qua hắn mà nói, càng nhớ lại Vin Diesel tìm hắn nói qua sự tình.

Vin Diesel tại kế hoạch một tân hạng mục, một bộ hoàn toàn mới loại hình đặc công điện ảnh, hơn nữa đã cùng Sony Columbia ảnh nghiệp đạt thành bước đầu chung nhận thức, đối phương cố ý mời hắn tham gia này hạng mục, đảm nhiệm phim đạo diễn.

Cái kia hạng mục cùng loại này ít có phi chủ lưu đua xe điện ảnh bất đồng, là chủ lưu đặc công phim, đầu tư ngạch càng là cao tới bảy ngàn vạn dollar !

Rob Cohen đương nhiên muốn đạo diễn loại này đại chế tác, tự hỏi một hồi, liền tưởng căn cứ Vin Diesel yêu cầu điều chỉnh quay chụp tẩu vị.

Nguyên bản, bốn vị chủ yếu diễn viên hội song song xuất hiện ở màn ảnh trung, hai nam tính nhân vật đứng ở trung gian, Vin Diesel lại muốn dẫn đầu mặt khác ba danh diễn viên một thân phận, đột xuất chính mình nhân vật chính địa vị !

Loại này yêu cầu tự nhiên thu nhận Paul - Walker ba danh diễn viên phản đối, trường quay nhất thời rơi vào tranh chấp trong, quay chụp chậm chạp không thể bắt đầu.

Matthew thủy chung đều đứng ở mặt sau bàng quan, dù sao hắn nhân vật chính là đảm đương bối cảnh bản.

Rất nhanh, Vin Diesel để người tìm đến người sản xuất Neal Moritz, Neal Moritz áp chế người khác phản đối ý kiến.

Quay chụp cuối cùng bắt đầu, kịch tổ lại tại quay chụp ngày thứ ba liền phân liệt .

Một ngày quay chụp kết thúc, Matthew cũng coi như hiểu được , Vin Diesel sau lưng có tiền có người, căn bản không phải người khác có thể đối kháng .

Ngày hôm sau, quay chụp tiếp tục.

Nguyên bản kịch tổ buổi sáng quay chụp kế hoạch là trước chụp Paul - Walker cùng Vin Diesel đối thủ hí, sau đó tại giống nhau cảnh tượng điều kiện dưới, quay chụp Matthew đóng vai nhân vật cùng Vin Diesel ở giữa một hồi động tác hí.

Nhưng tất cả mọi người đến đông đủ sau, Vin Diesel lại không có tới.

Một lần này so với trước đó càng quá phận, mãi cho đến buổi sáng mười giờ còn chưa xuất hiện.

Đừng nói người khác , liên Matthew này tự nhận là không tất yếu tại kịch tổ tranh cái gì gia hỏa, đều đẳng cả người bốc hỏa.

Mắt thấy quay chụp một hồi nửa hồi không thể bắt đầu, Matthew cùng Paul - Walker đám người dứt khoát khiến trợ lý lấy đến di động, khởi động máy đánh tới tĩnh âm hình thức, chơi trò chơi giết thời gian.

Tuy rằng chỉ có thể ngoạn Tetris, nhưng cũng so ngồi không ở nơi này cường, Matthew chơi không năm phút đồng hồ, di động đột nhiên có điện thoại, là Britney điện thoại.

Nơi này là studio, tiếp điện thoại phi thường không có phương tiện, hắn trước cắt đứt điện thoại, lại đối trợ lý nói,“Ta đi gọi điện thoại, có chuyện đi studio ngoại kêu ta.”

“Đi thôi !” Paul - Walker lại triều Matthew vẫy tay xuống,“Của ta hí còn chưa quay chụp, phỏng chừng của ngươi vai diễn buổi sáng chụp không được .”

Matthew cười cười, ra studio, bấm gọi Britney dãy số.

Mười giờ hơn Thái Dương tương đương độc lạt, studio xuất khẩu tại phía nam, phía trước tất cả đều là Thái Dương , phi thường nóng bức, Matthew nhìn xem, phát hiện bên phải năm mươi mét ngoại cây cọ dưới ngừng một chiếc màu đen bảo mẫu xe, bảo mẫu xe che ra một ít râm mát , mau đi qua.

“Có chuyện sao, thân ái ?” Matthew đứng ở bảo mẫu xe phó điều khiển một bên râm mát trung, nơi này không có người, nói chuyện cũng không cần hạ giọng,“Như thế nào lúc này đánh cho ta điện thoại?”

“Ta buổi chiều liền muốn rời đi Los Angeles .”

Nghe nói như thế, Matthew không tự giác đề cao thanh âm,“Cái gì? Không phải cuối tuần mới đi sao?”

“Hành trình lâm thời cải biến, công ty liên hệ một nhà đài truyền hình làm phỏng vấn, ta cũng không có biện pháp......” Britney thanh âm rất thấp,“Trước không nói , ta muốn bám chặt thu thập hành lý.”

Matthew đành phải cắt đứt điện thoại, cùng Britney gặp nhau một tháng, lại muốn tách ra, nói không buồn bực khẳng định là giả , không khỏi nhẹ nhàng đấm mặt sau bảo mẫu xe !

Oành --

Bảo mẫu xe phát ra một tiếng vang nhỏ.

“Ai?” Bảo mẫu xe phó điều khiển đột nhiên bị người từ bên trong kéo ra, lộ ra một người đầu trọc,“Nào khốn kiếp tạp của ta xe !”

Vin Diesel từ trên xe đi xuống dưới, bộ mặt tương đương khó coi.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 110: Cắn Không Buông

“Ngươi tạp của ta xe?” Vin Diesel sắc mặt không tốt,“Có phải hay không !”

Matthew không nghĩ tới toàn kịch tổ đều đang đợi Vin Diesel liền ở nơi này, sửng sốt một chút, nói tiếp,“Phi thường xin lỗi, ta không phải cố ý .”

Tuy rằng Vin Diesel mặt âm trầm, nhưng hắn xác thật dùng quyền đầu đấm xe, may mắn dùng lực lượng cũng không lớn, không tại xe lưu lại bất cứ ấn ký.

Vin Diesel lại lãnh lệ nhìn Matthew,“Ngươi đánh thức ta !”

Việc này có sai trước đây, Matthew không tưởng cùng Vin Diesel nổi xung đột, tiếp tục giải thích,“Phi thường xin lỗi, ta không biết ngươi ở trong này......”

“Không biết?” Vin Diesel đột nhiên nổi giận, chỉ bảo mẫu xe, lớn tiếng nói,“Ngươi không biết đây là của ta xe? Không biết đây là của ta xe còn dám lại đây đánh thức ta?”

Hắn vươn ra một ngón tay, điểm Matthew,“Ngươi đánh gãy của ta giấc ngủ ! ngươi có ý tứ gì? Cố ý lại đây đánh thức ta? Ta tỉnh ngủ , tự nhiên sẽ đi studio ! ngươi có biết hay không của ta thời gian phi thường quý giá ! giấc ngủ thời gian càng thêm quý giá ! hiện tại ngươi lãng phí ta rất nhiều thời gian......”

Matthew xem như nhìn ra, chẳng sợ ngày hôm qua đồng trường chụp qua hí, Vin Diesel cũng không nhớ được hắn, tựa hồ đem hắn trở thành kịch tổ công tác nhân viên, không khỏi ngắt lời hắn, nói,“Xin lỗi, Vin Diesel tiên sinh ! ta không phải lại đây gọi ngươi , ta gọi điện thoại đi ngang qua nơi này, không cẩn thận chạm dưới của ngươi xe.”

Hắn lại giải thích,“Phi thường xin lỗi quấy rầy đến ngươi.”

Dựa theo bình thường tình huống, cho dù là tính tình không được tốt lắm nhân, đối mặt hắn lần nữa chân thành giải thích, cũng sẽ như vậy tính.

Không nghĩ tới là, Vin Diesel nhất quyết không tha,“Giải thích? Giải thích có thể tìm về của ta giấc ngủ sao? Ngươi......”

Nghe Vin Diesel không ngừng phun ra khí thế bức nhân lời nói, Matthew nháy mắt không nói gì, bỗng nhiên cảm giác Michelle - Rodriguez nói lời nói phi thường có đạo lý, người này thật không là bình thường khó làm.

Vin Diesel khí thế hùng hổ, còn tại nói, Matthew không biết Vin Diesel đây là rời giường khí vẫn là mặt khác, lại không tưởng ở trong này tiếp tục dây dưa không rõ.

Hắn đánh gãy Vin Diesel mà nói,“Vin Diesel tiên sinh, ta chân thành hướng ngươi giải thích !”

Lời này hắn nói thành ý mười phần, nhìn thấy Vin Diesel còn không y không buông tha, không tưởng phát sinh xung đột, xoay người nhanh chóng rời đi, xem đều không xem mặt sau Vin Diesel.

Trở lại studio, Matthew sắc mặt không phải rất hảo xem, Paul - Walker nhận ra , hỏi,“Cùng bạn gái cãi nhau ?”

“Không phải, ta gặp được Vin Diesel .” Matthew đem vừa phát sinh sự tình đơn giản thuật lại một lần.

Paul - Walker thẳng lắc đầu,“Hắn như thế nào như vậy? Người này nhân phẩm có vấn đề, may mắn bộ điện ảnh này quay chụp thời gian không dài, chụp hoàn liền không dùng phản ứng hắn .”

Matthew vỗ nhẹ nhẹ dưới Paul - Walker cánh tay, nói,“Paul, gian nan ở phía sau đâu.”

Vin Diesel lúc này đi tới quay chụp nơi sân phụ cận, Matthew rõ ràng nhìn thấy hắn ngắm chính mình bên này liếc nhìn, đầu trọc phía dưới ánh mắt, lợi hại phảng phất dao như vậy.

“Ngươi cẩn thận một chút.” Paul - Walker hiển nhiên cũng chú ý tới ,“Hắn giống như nhìn chằm chằm ngươi .”

Matthew gật gật đầu, mày hơi hơi nhăn lại, đây chính là một điểm bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, Vin Diesel còn sẽ trảo không buông?

Không nghĩ tới là, hắn còn chưa gặp được phiền toái, Paul - Walker liền gặp phiền toái.

Bắt đầu quay chụp sau, Vin Diesel đối với hắn cùng Paul - Walker hí không hài lòng, cảnh này vốn Paul - Walker chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo, hắn lại lấy các loại lấy cớ gia tăng chính mình vai diễn, có đạo diễn Rob Cohen duy trì, Paul - Walker vô lực đối kháng, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp.

Nguyên bản, Paul - Walker nhân vật là [ Fast and Furious ] đệ nhất nhân vật chính, nhưng Matthew phỏng đoán, chiếu này phát triển đi xuống, phim có thể duy trì song nhân vật chính cục diện liền tính không sai .

Đáng tiếc Paul - Walker.

Này nam diễn viên làm người không sai, Matthew lại căn bản không giúp được hắn.

Buổi sáng kế hoạch hai màn diễn, bởi vì này chút loạn thất bát tao sự tình, chỉ quay chụp Paul - Walker cùng Vin Diesel trận này, Matthew cùng Vin Diesel động tác hí, chỉ có thể lùi lại đến buổi chiều.

Nếm qua cơm trưa, trở lại cùng khối quay chụp nơi sân, bổ qua trang sau, quay chụp lại bắt đầu.

Một lần này, Vin Diesel không có giống ngày hôm qua giữa trưa như vậy ma ma tức tức, khó được đúng giờ đi đến kịch tổ, tựa hồ đối quay chụp tràn ngập nhiệt tình.

Vin Diesel hóa trang xong, tiến vào trường quay, một đôi mắt giống Liệp Ưng như vậy nhìn chằm chằm Matthew, Matthew thản nhiên đứng ở trường quay trung, phảng phất không có nhìn thấy Vin Diesel như vậy.

Vì kia một điểm việc nhỏ, hắn trịnh trọng bốn lần giải thích, nếu Vin Diesel còn không y không buông tha, cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt.

Tổng không thể liền bởi vì lơ đãng chủy hắn xe một chút, liền hô thiên kêu cầu tha thứ đi?

Vin Diesel vẫn nhìn Matthew, cũng cái gì cũng không có nói, nhưng lợi hại ánh mắt không ngừng chuyển động, rõ ràng đang suy xét sự tình.

Động tác chỉ đạo lúc này đi tới, đối hai người nói,“Hiện tại nhiệt thân, hoạt động dưới khớp xương.”

Matthew tại động tác chỉ đạo dẫn dắt dưới, hoạt động cổ chân cùng cổ tay (thủ đoạn), qua sẽ quay chụp hắn không có kỹ năng đặc biệt thế thân, tất yếu tận khả năng tránh cho thụ thương.

Vin Diesel đứng ở nơi đó, cái gì cũng không có làm.

Rob Cohen cũng lại đây , dặn dò nói,“Đây là một hồi trong phạm vi nhỏ đánh nhau hí. Matthew - Horner, ngươi chống cự một phen, sau đó bị đánh bại, chú ý phối hợp !”

Bởi Vin Diesel không có tham gia phía trước huấn luyện, Matthew căn bản không có cùng hắn chuyên môn luyện tập qua, động tác chỉ đạo lại lại đây giải thích Vin Diesel một ít chú ý hạng mục công việc.

“Không, không......” Vin Diesel ồm ồm tiếng nói chuyện rất cao, chẳng những cùng tại quay chụp nơi sân trung Matthew có thể nghe được, bên ngoài bàng quan Paul - Walker đám người đồng dạng có thể nghe được. Hắn đối với động tác chỉ đạo cùng Rob Cohen nói,“Động tác như vậy thiết kế có chút vấn đề.”

Vin Diesel chỉ chỉ quay chụp trường quay,“Này ô tô sửa chữa gian quá lớn, thiết lập động tác lộ số, không thể đột xuất Dominic - Toretto năng lực !” Hắn nhìn về phía Matthew,“Hắn đóng vai nhân vật là Dominic thủ hạ đả thủ, khẳng định có nhất định năng lực, nếu làm phản , đương Dominic - Toretto muốn đối phó hắn khi, hắn nhất định sẽ toàn lực phản kháng.”

Rob Cohen sớm biến thành Vin Diesel người ủng hộ,“Nói có đạo lý.”

Động tác chỉ đạo gặp đạo diễn đồng ý, tự nhiên không có phản đối đạo lý,“Chúng ta có thể suy xét một lần nữa thiết kế.”

Về phần Matthew ý kiến gì, không có nhân hỏi hắn.

Matthew không biết Vin Diesel muốn làm cái gì, lại âm thầm đề cao cảnh giác.

Liền hắn hơn một năm nay quan sát, Hollywood kịch tổ hướng đến đều không bình tĩnh, tại danh lợi dụ hoặc dưới, tràn ngập các loại xung đột cùng tranh đấu, rất nhiều đi ở thành danh trên đường nhân, không cẩn thận phiên thuyền, không còn có cơ hội lần nữa đến.

Hắn không tưởng trở thành lật thuyền đội ngũ bên trong một thành viên.

“Tên kia muốn làm cái gì?”

Trường quay bên ngoài, vây xem Jordana - Brewster hỏi Paul - Walker,“Sẽ không tại đánh hỏng chủ ý đi?”

Paul - Walker hai tay ôm ngực, chau mày,“Có khả năng. Matthew nhân không sai, ngàn vạn muốn cẩn thận.”

Vin Diesel thanh âm như cũ rất cao, này kịch tổ hơn phân nửa đầu tư là hắn kéo đến , tuy rằng không có trên danh nghĩa người sản xuất, nhưng có đầy đủ tự tin, dù cho người sản xuất Neal Moritz ở đây, cũng muốn tôn trọng hắn đề nghị.

“Ta cho rằng hủy bỏ động tác lộ số thiết kế......” Hắn ồm ồm nói,“Khiến ta cùng một khác danh diễn viên lâm trường phát huy, chúng ta cũng có thể đem này trở thành một hồi thực nghiệm, nếu quay chụp hiệu quả đủ tốt mà nói, chúng ta có thể ở phía sau quay chụp trung mở rộng.”

Vin Diesel nhìn nhìn chính mình cường tráng thân thể,“Động tác hí tốt nhất duy trì liên tục nhất định thời gian.”

“Ân......” Rob Cohen suy xét một chút, Hollywood như vậy quay chụp động tác hí cũng không tính hiếm thấy, lập tức gật đầu,“Có thể.”

“Hành !” Động tác chỉ đạo cũng đồng ý,“Thiết kế dấu vết quá nặng mà nói, sẽ ảnh hưởng động tác hí phấn khích trình độ.”

Hắn lúc này mới nhớ tới Matthew,“Cảnh này chủ đề tình tiết không biến ! ngươi phản bội Dominic, thẹn trong lòng, bắt đầu khi không cần phản kháng.”

Matthew rất bình tĩnh, tuy rằng do Vin Diesel mà nói nghĩ tới một ít không quá diệu sự tình, nhưng không có cự tuyệt,“Ta minh bạch.”

Ban đầu trong kịch bản chính là như vậy thiết kế .

Thẳng thắn giảng, Vin Diesel đủ loại diễn xuất, để người rất khó thích.

Hắn tự nhận là không phải người tốt, thậm chí có khi còn rất ác liệt, lại cũng sẽ không bởi vì như vậy một điểm việc nhỏ, tại đối phương liên tiếp chủ động giải thích dưới tình huống, giống chó điên như vậy cắn không buông.

Vin Diesel mà nói còn không có hoàn, hắn lại đối đạo diễn Rob Cohen nói,“Ta sẽ sử dụng quyền quyền đánh vào da thịt đánh nhau phương thức, ngươi khiến nhiếp ảnh sư chú ý.”

Rob Cohen phía trước vẫn là quay chụp tổng chỉ huy, tại Vin Diesel trước mặt, chỉ có thể tính nửa .

Động tác chỉ đạo lúc này đi đến Matthew cùng Vin Diesel trung gian, hỏi,“Các ngươi cần thương lượng một chút quay chụp khi động tác sao? Ta có thể cung cấp ý kiến.”

Vin Diesel tựa hồ sớm có chuẩn bị, biên khoa tay múa chân đại khái động tác, vừa đối Matthew nói,“Ngươi phản bội ta, ta sẽ hung hăng đánh ngươi, ngươi muốn phản kháng, ta sẽ đem ngươi tấu thảm hại hơn, thẳng đến triệt để đem ngươi đánh nhoài xuống !”

Matthew lười với hắn nói chuyện, chỉ là gật gật đầu.

Trường quay bên ngoài, Paul - Walker bỗng nhiên ý thức được Vin Diesel muốn làm cái gì, buổi sáng thời điểm Matthew nói với hắn qua hai người phát sinh một điểm tiểu xung đột.

“Không tốt a......” Hắn nói thầm,“Matthew khả năng sẽ chịu thiệt.”

Quay chụp động tác hí, xuất hiện ngộ thương là bình thường tình huống, huống chi vẫn là lâm trường phát huy loại này.

Jordana - Brewster cũng xem minh bạch ,“Vin Diesel vẫn chụp động tác hí, nghe nói đi theo [ tinh tế Truyền Kỳ ] động tác chỉ đạo huấn luyện qua, Matthew - Horner......”

Nàng lắc lắc đầu.

Nhắc tới huấn luyện, Paul - Walker nhớ tới Matthew tham gia kịch tổ huấn luyện khi mà nói, nói,“Cũng không tất a, Matthew gần nhất luyện qua quyền kích, theo chính hắn nói, có thể cùng chức nghiệp quyền thủ đối kháng một đoạn thời gian.”

Liền tại hai người khi nói chuyện, trường quay trung dĩ nhiên làm tốt quay chụp chuẩn bị.

Matthew cùng Vin Diesel cách hơn một mét xa, mặt đối mặt đứng ở ô tô duy tu gian bên trong.

Quay chụp khẩu lệnh một khi hạ đạt, hai người nhanh chóng tiến vào nhân vật.

“Đừng ép ta !” Matthew rống lớn nói.

Vin Diesel vạn năm không biến lãnh khốc biểu tình,“Ngươi thế nhưng......”

Lời kịch vừa mới nói nửa đoạn, hắn một chút không có tuân theo phía trước cùng Matthew nói kia vài động tác, trực tiếp xung lại đây, một bàn tay bóp chặt Matthew cổ,“Dám phản bội ta !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 111: Hung Hăng Đánh Hắn

Vin Diesel động tác, cùng phía trước nói hoàn toàn không giống nhau, Matthew phòng bị không đủ, bóp chặt hắn cổ tay, giống như kìm sắt như vậy, thôi động hắn không ngừng rút lui, Vin Diesel dùng lực lượng rất lớn, Matthew cảm giác được điểm này, lại không có ra tay phản kháng, vẫn là dựa theo vai diễn kịch tình hướng đi phối hợp quay chụp.

Tuy rằng động tác hí sửa thành lâm trường phát huy, nhưng kịch tình hướng đi không có biến.

Hơn nữa Vin Diesel dùng lực lượng, cũng tại hắn có thể thừa nhận trong phạm vi, cùng Neborah so sánh, kém nhiều lắm.

Làm một cần tư lịch cùng danh tiếng, lại bị vây ở bay lên kỳ tiểu diễn viên, Matthew không tưởng trêu chọc một ít không cần thiết phiền toái.

Nhưng mà, nhường nhịn tại rất nhiều thời điểm cũng không thể đổi lấy muốn kết quả.

Matthew lui ba bốn bước, bỗng nhiên cảm giác được Vin Diesel bóp chặt hắn cổ thủ đột nhiên phát lực, phía sau lưng tầng tầng đụng vào phân xưởng thang máy chống đỡ trụ thượng, dù cho thang máy là đạo cụ, Trụ tử cũng không phải bề ngoài thoạt nhìn kim chúc tài chất, mà là bố cảnh tổ lấy nhựa cây chế tạo, hắn vẫn là một trận đau đớn.

Theo sau, thang máy thượng một thùng dụng cụ phiên đổ, loạn thất bát tao công cụ tất cả đều rơi xuống, nện ở Matthew trên mặt trên người.

Này mấy công cụ đồng dạng là nhựa cây chế tác đạo cụ, nhưng nện ở trên người đồng dạng đau !

Đặc biệt một phen đạo cụ cờ lê, vừa lúc nện ở Matthew trên gương mặt, lập tức thanh một khối nhỏ.

Vin Diesel tại công cụ rơi xuống phía trước liền thu hồi tay, đối với Matthew gương mặt đó hết sức lãnh khốc, đầu trọc phía dưới trong ánh mắt, rõ ràng mang theo châm chọc.

Mỗi người đều có chịu đựng cực hạn, Matthew nháy mắt lửa giận thăng lên, nhưng hắn còn không kịp làm cái gì, phụ trách chưởng kính động tác chỉ đạo thanh âm liền truyền tới.

“Đình !” Động tác chỉ đạo thanh âm vang dội, ẩn ẩn mang theo hưng phấn,“Hảo ! phi thường tốt ! một đoạn này rất chân thật, rất xuất sắc !”

Vin Diesel nhếch lên khóe miệng, đối Matthew lộ ra một ý vị không rõ tươi cười, xoay người tránh ra .

Matthew hoạt động hạ thân thể, phía sau lưng không có cái gì sự, trên mặt lại một trận nóng cháy .

“Thế nào?” Vin Diesel đi đạo diễn máy theo dõi bên kia.

“So với ta dự đoán tốt hơn !” Đạo diễn Rob Cohen ăn ngay nói thật,“Sắc bén chân thật động tác hiệu quả, rất có trùng kích lực !”

Động tác chỉ đạo theo sau nói,“Cái kia Matthew - Horner phối hợp cũng không sai.”

Những lời này tất cả đều dừng ở Matthew lỗ tai bên trong, lại không hướng bên kia xem, trợ lý đạo diễn đã mang theo thầy thuốc lại đây , vì hắn hơi làm kiểm tra, xác định vấn đề không lớn, quay chụp có thể tiếp tục.

Matthew cũng không tưởng gián đoạn quay chụp, bởi vì dựa theo kịch tình hướng đi, kế tiếp hắn đóng vai nhân vật sẽ phẫn nộ phản kích.

Hắn bản thân cũng rất phẫn nộ !

Động tác chỉ đạo đem Matthew cùng Vin Diesel gọi đến cùng nhau, giải thích một ít chú ý hạng mục công việc, hai người khôi phục phía trước trạm vị, quay chụp một lần nữa bắt đầu.

Phân tán đầy đất công cụ trung, Matthew phẫn nộ nhìn chằm chằm Vin Diesel, Vin Diesel tựa hồ làm không ra mặt khác biểu tình, chỉ biết đầy mặt lãnh khốc.

Hắn nhắc tới quyền đầu, hướng tới Matthew mặt liền đập lại đây, giống như trong tưởng tượng đối diện gã này đập hắn xe như vậy !

Matthew cắn nửa bên răng, bởi vì đau đớn cùng phẫn nộ kéo động một bên khóe mắt không ngừng run run, nhìn thấy cái kia cự đại quyền đầu nện qua, lắc mình cúi đầu liền trốn.

Quá khứ thực thời gian dài, hắn đều một tuần ít nhất đi theo Neborah tiến hành năm lần quyền kích huấn luyện, đối chiến càng là loại này chuyên nghiệp cấp khác tồn tại, Vin Diesel quyền đầu rất lớn, cũng rất nhanh, nhưng cùng Neborah so sánh với, kém đến không phải nhất đinh bán điểm.

Thoải mái né tránh Vin Diesel quyền đầu, không đợi Vin Diesel làm ra kế tiếp động tác, Matthew tiền thủ thứ quyền như thiểm điện đánh ra, cứ việc chỉ dùng sáu thành lực lượng, nhanh chóng ra quyền vẫn làm cho Vin Diesel tránh cũng không thể tránh.

Quyền đầu trực tiếp mệnh trung Vin Diesel bên trái bả vai.

Vin Diesel nháy mắt đau liên nâng cánh tay đều khó khăn .

Matthew không có cấp Vin Diesel bất cứ phản ứng thời gian, hậu chiêu trọng quyền nhanh chóng vung ra.

Hắn phi thường rõ ràng, lâm trường phát huy động tác hí cùng biểu diễn tại Hollywood không tính hiếm thấy, nhưng đạo diễn tùy thời đều có thể kêu đình.

Đương nhiên, hắn vẫn là rất có chừng mực , đối diện nhân không phải Neborah như vậy có được cường hãn chịu đòn năng lực chuyên nghiệp cấp nhân sĩ, chỉ là một da trâu hống hống người thường mà thôi.

Này đệ nhị quyền, Matthew cũng chỉ dùng bảy thành lực lượng, hơn nữa quyền đầu mục tiêu đồng dạng không phải Vin Diesel mặt.

Oành --

Quyền đầu đánh vào Vin Diesel uy hiếp thượng, Vin Diesel lập tức phát ra một tiếng hét thảm, kia khuôn mặt rốt cuộc không thể bảo trì nhất quán lãnh khốc, vặn thành khổ qua, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, cảm giác ngay cả hô hấp đều khó khăn , trên đầu trọc nháy mắt phủ đầy mồ hôi.

“yes !” Trường quay bên ngoài, Paul - Walker dùng lực vung dưới quyền đầu, hạ giọng nói,“Chính là như vậy ! đánh hắn ! hung hăng đánh hắn !”

Jordana - Brewster cũng đầy mặt hưng phấn, vô thanh khoa tay múa chân mấy cái khẩu hình, tựa hồ tự cấp Matthew cố gắng.

Không chỉ là bọn họ, rất nhiều vây xem kịch tổ nhân viên, bỗng nhiên đều nở nụ cười.

“Đình ! hảo ! phi thường tốt !” Động tác chỉ đạo kêu ngừng quay chụp,“Phấn khích cực !”

Vừa kia hai quyền, dứt khoát có chuyên nghiệp tuyển thủ tiêu chuẩn, lấy tả thực thủ pháp quay chụp, lại thêm xuất sắc cắt nối biên tập, hiệu quả khẳng định phi thường tốt.

Vin Diesel không loại này ý tưởng, ngồi xổm trên mặt đất đau được mồ hôi lạnh chảy ròng, phảng phất xương sườn đều bị đánh gãy .

“Ngươi không sao chứ?” Matthew nhanh chóng qua, quan tâm hỏi,“Ta...... Ta...... Phi thường xin lỗi, ta......”

Vin Diesel ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn thấy cái kia gia hỏa đã thò tay lại đây, tựa hồ tưởng kéo hắn lên, còn giả mù sa mưa nói,“Xin lỗi, ta rất nhập hí .”

“Hảo !” Động tác chỉ đạo sau, trường quay trung lại có nhân ủng hộ,“Phi thường phấn khích !”

Kêu người tốt là Paul - Walker, hắn thoạt nhìn giống như đang vì trận này phấn khích động tác hí ủng hộ, giơ lên hai tay dùng lực chụp vang bàn tay,“Thực cool rất thích động tác hí !”

Bên cạnh Jordana - Brewster cũng đi theo Paul - Walker vỗ tay, đồng thời la lớn,“Làm tốt lắm, Matthew ! làm tốt lắm, Vin Diesel !”

Này hai người liếc nhau, đồng thời vui sướng nở nụ cười, từ ngày hôm qua áp lực đến hiện tại bị đè nén, cuối cùng phát tiết đi ra.

Ban sơ chỉ có Paul - Walker cùng Jordana - Brewster hai người tại vỗ tay, nhưng tiếng vỗ tay vang không hai giây, trường quay đột nhiên bộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay, từ diễn viên đến ngọn đèn đến bố cảnh đến nhiếp ảnh lại đến đạo cụ, trừ bỏ số ít mấy người ngoài, cơ hồ tất cả mọi người tại vỗ tay.

Tựa hồ bọn họ đều bị như vậy một hồi phấn khích động tác hí lây nhiễm .

Nhưng Matthew sẽ không nghĩ như vậy, hắn biết những người này vì sao vỗ tay ủng hộ.

Vin Diesel cũng không có nghĩ như vậy, một bàn tay che bên sườn, chậm rãi đứng lên, hoãn lúc này, cảm giác hảo nhiều, theo sau nhất trương lạnh lùng gương mặt nhìn chung quanh một vòng, biểu tình càng ngày càng âm trầm.

Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng ở Matthew trên người, Matthew một bộ phi thường xin lỗi bộ dáng.

Vin Diesel nắm lên quyền đầu, vừa dùng lực, uy hiếp thượng một trận đau nhức, tùy theo lại cảm giác được trên vai đau đớn, tiếp nhớ tới Matthew kia hai quyền, chậm rãi buông lỏng ra quyền đầu.

Hắn cuồng vọng tự đại, lại có chút đầu não, biết động thủ chiếm không được nửa điểm tiện nghi.

Động tác chỉ đạo cùng đạo diễn Rob Cohen lúc này đi tới, Rob Cohen hỏi,“Thế nào? Không có việc gì đi?”

“Xin lỗi, đạo diễn.” Matthew lại giành trước nói,“Ta lần đầu tiên chụp như vậy lâm trường phát huy động tác hí, không có khống chế tốt động tác.”

Rob Cohen nói không ra cái gì nói đến, loại tình huống này liên ngộ thương đều tính không được, kịch tổ quay chụp động tác hí xuất hiện bị thương ngoài da linh tinh quá thường thấy, ai cũng không thể trách cứ diễn viên.

Động tác chỉ đạo thuận miệng nói,“Lâm trường phát huy nha, tổng có không thể tưởng được ngoài ý muốn tình huống.” Hắn là hảo ý, muốn kịch tổ quay chụp có thể tiếp tục đi xuống, lại đối Matthew nói,“Có khác áp lực, nam nhân nha, điểm ấy tính không được cái gì.”

Nhìn làm không rõ trạng huống động tác chỉ đạo, Rob Cohen càng không biết nói cái gì cho phải.

“Hảo ! phấn khích động tác hí !” Bên ngoài Paul - Walker lại tại cố gắng ,“So với kia chút ẻo lả mạnh hơn nhiều !”

Phụ họa Paul - Walker thanh âm lại vang lên một mảnh, giống như toàn bộ kịch tổ đều đang vì vừa rồi hí cố gắng.

Vin Diesel nhìn nhìn bên ngoài kịch tổ những người đó, lại nhìn nhìn Matthew, đối đạo diễn Rob Cohen cùng động tác chỉ đạo nói,“Cảnh này tạm thời không vỗ, ngày sau lại nói !”

“Ngươi bị thương?” Động tác chỉ đạo quan tâm hỏi,“Muốn hay không xem thầy thuốc.”

“Ta không sao !” Vin Diesel lại nhìn Matthew liếc nhìn, hướng trường quay bên ngoài đi.

Hắn trên người đau, trong lòng buồn bực, cố tình lại lấy cái kia gia hỏa không có biện pháp, tổng không thể báo nguy trảo hắn đi? Chính mình nói những lời này, toàn trường quay người đều nghe được, đây chính là một màn diễn, còn là hắn chính mình cường lực yêu cầu hí.

Nói hắn vi ước cố ý thương người? Kia càng không khả năng, hắn là dựa theo đạo diễn cùng động tác chỉ đạo yêu cầu đang làm......

Vin Diesel rời đi sau, Matthew lại vỗ một màn diễn, hắn nằm trên mặt đất bị cảnh sát bắt đi.

Bởi chỉ cần nằm bất động, cảnh này một điều liền qua, hôm nay thuộc về hắn vai diễn cũng quay chụp hoàn tất.

Matthew đi ra trường quay, đi hoá trang gian tẩy trang, nghênh diện gặp được nhân, người người cùng hắn chào hỏi, phảng phất hắn phi thường được hoan nghênh.

Thực ra hắn nhìn xem rất rõ ràng, cứ việc chỉ có ngắn ngủi hai ngày thời gian, Vin Diesel lại cơ hồ đến người hận quỷ ghét tình cảnh, hơn nữa Vin Diesel danh vọng không đủ để áp đảo những người này.

Nếu liên tiếp đến muộn, động bất động liền yêu cầu sửa vai diễn người là Tom - Cruise, e kịch tổ không có lớn như vậy oán niệm, cũng sẽ không có nhiều người như vậy vui với nhìn thấy Vin Diesel xui xẻo.

Nói trắng ra là, Vin Diesel hành vi cùng hắn già vị hoàn toàn không hợp.

Tẩy trang xong, Matthew ly khai studio, không tính cùng Vin Diesel chưa hoàn thành động tác hí, tại [ Fast and Furious ] kịch tổ vai diễn còn có hai trường, một hồi là bối cảnh nhân vật, một khác trường là cùng Paul - Walker đối thủ hí.

Ngày mai không có quay chụp nhiệm vụ, nếu hết thảy thuận lợi mà nói, hậu thiên hắn liền có thể chụp xong này hai màn diễn, sau đó bay đi Anh quốc, vi [ xác ướp trở về ] quay chụp làm cuối cùng chuẩn bị.

Cùng lúc đó, Vin Diesel tiến vào chính mình hoá trang gian, cởi quần áo, lập tức đối với gương xem xét bả vai cùng uy hiếp, này hai cái địa phương nhìn không ra ngoại thương, lấy tay chạm một phát, lại đau nhíu mày.

“Tên khốn kiếp này !” Hắn thay chính mình quần áo, ra hoá trang gian, triều chế tác nhân Neal Moritz văn phòng đi.

Đi vào nói vài câu, Neal Moritz cấp Universal ảnh nghiệp một vị cao tầng gọi điện thoại, cùng Vin Diesel cùng nhau tiến vào kéo phim thất, tìm tới đang tại thẩm xem quay chụp màn ảnh đạo diễn Rob Cohen.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 112: Giải Ước

“Có chuyện?”

Kéo phim trong phòng, Rob Cohen nhìn Neal Moritz cùng Vin Diesel, Vin Diesel căn bản không hiểu cái gì gọi khiêm tốn, nói thẳng,“Ta cho rằng hôm nay quay chụp động tác hí có vấn đề, tốt nhất trở thành phế thải điệu.”

Rob Cohen khẽ nhíu mày, dù cho có một bộ đầu tư bảy ngàn vạn dollar đại chế tác treo, giờ khắc này cũng hiểu được Vin Diesel quản nhiều lắm, muốn lâm trường tự do phát huy là hắn, yêu cầu trở thành phế thải màn ảnh còn là hắn.

Người này khó tránh khỏi quá khó làm !

Hắn nhìn về phía người sản xuất Neal Moritz, đây mới là kịch tổ chân chính người làm chủ.

Neal Moritz cùng lần trước như vậy, vẫn là đứng ở Vin Diesel một bên,“Nếu không thích hợp, kia liền trở thành phế thải hảo.”

Hắn vừa cùng Universal ảnh nghiệp một vị cao tầng thông qua điện thoại, đối phương nói thực rõ ràng, Vin Diesel kéo đến tuyệt bút đầu tư, nếu không phải quá phận, cứ dựa theo hắn ý tứ làm, chỉ cần hạng mục có thể hoàn thành, liền tính box office thành tích không tốt, bồi cũng không phải Universal ảnh nghiệp tiền.

Universal ảnh nghiệp làm phát hành thương, ngược lại có thể kiếm một bút phát hành phí.

Lại nói, Vin Diesel nhằm vào là một bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật cùng tiểu diễn viên, cũng sẽ không cấp kịch tổ mang đến bao nhiêu ảnh hưởng.

Thực ra Neal Moritz rất rõ ràng, Universal ảnh nghiệp bản thân liền không thế nào xem trọng này đề tài,[ Fast and Furious ] sở dĩ có thể được duyệt đầu chụp, chính yếu nguyên nhân vẫn là Universal ảnh nghiệp cơ bản không tốn chính mình tiền, quay chụp tài chính cơ hồ toàn bộ đến từ dung tư.

Nhưng Vin Diesel yêu cầu còn không có đề hoàn.

Hắn thoáng hoạt động dưới bả vai, vài giờ trôi qua, bả vai cùng uy hiếp còn tại đau, cố tình lại nói không được gì, dù sao cũng là chính hắn yêu cầu động tác hí tự do phát huy quay chụp .

Việc này đương nhiên sẽ không liền như vậy qua đi.

“Còn có !” Vin Diesel còn nói thêm,“Ta không tưởng lại tại trong kịch tổ nhìn thấy Matthew - Horner.”

Đạo diễn Rob Cohen không có lập tức nói chuyện, sa thải một tiểu diễn viên tại kịch tổ không tính đại sự, nhưng đề cập đến tiền bồi thường vi phạm hợp đồng mà nói, sẽ tương đối phiền toái.

Hắn nghĩ nghĩ, nói,“Matthew - Horner nhân vật vai diễn đâu?”

Đến phía trước thời điểm, Vin Diesel cũng đề cập qua việc này, Neal Moritz không có lập tức đồng ý, chung quy đề cập đến đã quay chụp vai diễn.

“Rob......” Hắn hỏi,“Matthew - Horner chụp qua mấy màn diễn? Còn có mấy màn diễn?”

“Liên nay buổi chiều trận này tính ở bên trong, chụp xong hai trường.” Rob Cohen hồi ức bổ xuống nhiếp kế hoạch,“Không quay chụp còn có hai trường.”

Vin Diesel nhìn Neal Moritz, trong mắt không phải không có thúc giục.

Neal Moritz đối Vin Diesel loại này ngang ngược không phân rõ phải trái thái độ cũng có chút phản cảm, nhưng hắn đại biểu là Universal ảnh nghiệp, không có khả năng cùng tuyệt bút tài chính làm đối, rất nhanh liền làm ra quyết định,“Như vậy đi, ta để người liên hệ Matthew - Horner trù tính công ty, bàn bạc giải trừ hợp đồng.”

Vin Diesel gật gật đầu, vẫn là kia phó lãnh khốc biểu tình,“Tốt nhất mau một chút.”

Hắn gặp đạt tới mục đích , không nói hai lời ly khai kéo phim thất.

Neal Moritz nhìn hắn bóng dáng, trên mặt lóe qua rõ ràng không khoái, Vin Diesel tại kịch tổ sở tác sở vi, sớm truyền đến Universal ảnh nghiệp, Universal ảnh nghiệp bên trong cũng có phê bình kín đáo, thậm chí đạt thành ăn ý, dù cho [ Fast and Furious ] bạo lãnh lấy được thành công, hậu tục tốt nhất cũng đừng lại dùng Vin Diesel người như thế.

Rời đi studio, tiến vào bảo mẫu xe, Vin Diesel khiến tài xế lái xe về nhà, về trong nhà sau, lập tức cấp người đại diện đánh một cuộc điện thoại.

“Ngươi đi tra tra gọi là Matthew - Horner tiểu diễn viên.”

Qua hơn nửa giờ, người đại diện điện thoại đánh trở về.

“Này tiểu diễn viên có chút lai lịch, từng cùng Britney - Spears từng truyền chuyện xấu, tham diễn qua Girl, Interrupted, Gladiator cùng Band of Brothers, đặc biệt tại Band of Brothers quay chụp trung, rất thụ Gary - Goetzman đẳng mấy cái người sản xuất khen ngợi, hai tháng trước vừa lấy đến một tân nhân vật, Stephen - Sommers đạo diễn [ xác ướp trở về ] trung Vua Bọ Cạp.”

Vin Diesel hỏi,“[ xác ướp trở về ]? Là Universal ảnh nghiệp [ xác ướp ] hệ liệt sao?”

“Không sai.” Người đại diện phi thường khẳng định trả lời,“Chính là Universal ảnh nghiệp năm nay trọng điểm hạng mục.”

“Ngươi biết [ xác ướp trở về ] người sản xuất là ai chăng?” Vin Diesel lại hỏi.

Người đại diện tiếp hồi đáp,“Sean - Daniel.”

Vin Diesel không biết người này, cắt đứt người đại diện điện thoại, hắn tại Universal ảnh nghiệp bên trong có chút quan hệ, có lẽ có thể liên hệ đến Sean - Daniel?

Hắn biết chính mình tham diễn [ Fast and Furious ] này hạng mục, tại Universal ảnh nghiệp xa xa so ra kém [ xác ướp trở về ], từ Universal ảnh nghiệp bên trong hai hạng mục người phụ trách trên đẳng cấp, cũng có thể nhìn ra điểm này.

Bả vai cùng uy hiếp vị trí lại là một trận đau đớn, Vin Diesel sắc mặt càng thêm lãnh khốc, tóm lại muốn thử thử một lần.

Bóng đêm dần sâu, Westwood khu chung cư trong, Matthew từ trước gương rời đi, đóng lại TV cùng máy quay phim, xoa xoa bởi vì bắt chước có điểm tê mộc mặt, lại không cẩn thận chạm đến trên mặt cùng móng ngón út lớn không sai biệt lắm màu xanh vết thương, bao nhiêu còn có điểm đau đớn.

Hắn lập tức nhớ tới Vin Diesel, không khỏi thẳng lắc đầu, may mắn tại trong kịch tổ đãi không được vài ngày.

Matthew chưa thấy qua a-list hoặc là siêu a ngôi sao tại trường quay phong thái, quay chụp Gladiator khi, Russell Crowe diễn xuất cũng chỉ là nghe người ta nói lên mà thôi, dù cho Russell Crowe chân thật làm, so với hắn nghe nói khoa trương gấp hai, cũng muốn tại Vin Diesel trước mặt cam bái hạ phong.

Không có siêu a thực lực cùng danh khí, lại có hoàn thắng siêu a tính tình cùng cái giá......

Matthew danh khí cùng thực lực không đủ, không thể cùng Vin Diesel tranh, Paul - Walker đám người giới hạn trong nào đó nguyên nhân, cũng vô pháp đứng ra nói cái gì, nhưng hắn cảm giác, Vin Diesel tiếp tục như vậy diễn xuất, sớm muộn gì sẽ có cùng hắn hợp tác nhân đứng ra công nhiên khai xé.

Đi buồng vệ sinh tắm rửa, lại cùng Britney phát hội tin nhắn, Matthew đem Kevin - Spacey cắt nối biên tập băng ghi hình thu hảo, gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn đều tại nghiên tập cùng bắt chước Kevin - Spacey, đoạn thời gian trước nghiên cứu American Beauty, gần nhất thì tại nghiền ngẫm Kevin - Spacey tại [ phi thường người bị tình nghi ] cùng [ Thất tông tội ] trung biểu diễn.

Kevin - Spacey biểu diễn bao giờ cũng là mang theo một cỗ nói không nên lời tà khí, điểm này Matthew cảm giác rất đặc biệt.

Thu hảo băng ghi hình, Matthew nằm xuống lật ra Vua Bọ Cạp nhân vật kịch bản, quá khứ trong khoảng thời gian này, kịch bản bị hắn phiên qua hơn mười lần , mỗi một đoạn hí mỗi một câu, đều dị thường quen thuộc.

Vua Bọ Cạp chủ yếu tại phim mở đầu cùng kết cục xuất trướng, vai diễn tương đối đến nói phi thường tập trung, quay chụp cũng là ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành.

Trên thực tế,[ xác ướp trở về ] đã bắt đầu quay chụp , kịch tổ trước mắt đang tại Morocco ra ngoại cảnh, bất quá Vua Bọ Cạp vai diễn, đều sẽ tại London vùng ngoại thành Pinewood Studios studio trung dựng lục mạc quay chụp, Matthew căn bản không cần đi Phi Châu.

Thực ra, hắn có chút lo lắng đạo diễn Stephen - Sommers thái độ, lúc trước ký ước thời điểm, Stephen - Sommers đối với hắn xa xa chưa nói tới thân mật.

Loại này a-list hạng mục trung, một tiểu diễn viên căn bản không thể cùng đạo diễn chống lại.

Matthew cũng không nghĩ tới hận thượng Stephen - Sommers, đó là hành vi phi thường ngu xuẩn, tốt nhất Stephen - Sommers có thể thay đổi tuyển diễn viên mang đến thành kiến.

Thật sự không được, hắn cũng có thể tạm thời nhẫn nại, chỉ cần Stephen - Sommers không phi thường quá phận, hoàn toàn có thể nhẫn đến Vua Bọ Cạp vai diễn quay chụp kết thúc.

Từ London trở về sau, Matthew riêng lý giải một chút Stephen - Sommers, cùng hắn tưởng bất đồng, Stephen - Sommers tại trong giới danh tiếng phi thường tốt, tương đương Cố gia cùng chuyên nghiệp, còn không thích làm loạn thất bát tao sự tình, đam mê nghiên cứu tân điện ảnh quay chụp kỹ thuật.

Nói tóm lại, Stephen - Sommers tại làm người xử thế phương diện có thể nói là một tốt đẹp hảo đạo diễn.

Nhưng như vậy đạo diễn thường thường đều có cố chấp một mặt, Matthew phỏng đoán đây cũng là Stephen - Sommers có chút nhằm vào hắn nguyên nhân sở tại.

Đây không phải cá nhân ân oán.

Ôm loại này ý tưởng, Matthew tiến vào mộng đẹp, trong lúc ngủ mơ gặp được Vin Diesel, hắn điều khiển một chiếc Dodge tại trên đường cái bão táp, xe đột nhiên thất khống, một đầu đụng vào ven đường trên cây, hừng hực đại hỏa dấy lên, sở hữu hết thảy tất cả đều thiêu thành tro tàn.

Sáng sớm hôm sau, Matthew rời giường trước sau đi phụ cận tiểu công viên chạy một vòng, ở bên ngoài nếm qua điểm tâm lại dạo qua một vòng mới trở về, phát hiện dừng ở chung cư trên di động có vài chưa tiếp điện thoại, tất cả đều là Helen - Hermann đánh qua đến.

Helen - Hermann dưới tình huống thông thường sẽ không theo hắn luyện tập, liên tiếp gọi điện thoại lại đây khẳng định là có công tác phương diện khẩn cấp sự vụ.

Matthew nhanh chóng bát trở về, tiếng chuông chỉ vang hai tiếng, bên kia liền tiếp lên.

“Ngươi hiện tại nơi nào?” Helen - Hermann hỏi.

“Ở trong nhà.” Matthew không biết nàng làm cái gì, ăn ngay nói thật,“Vừa ở bên ngoài ăn xong điểm tâm trở về.”

Helen - Hermann ngữ tốc nhanh hơn,“Ngươi lập tức đến Universal ảnh thành nhà sản xuất khu, ta tại cửa chờ ngươi.”

Matthew nghi hoặc,“Hôm nay không có của ta vai diễn......”

Hắn nói còn chưa nói xong, liền bị Helen - Hermann đánh gãy ,“Hôm nay sớm,[ Fast and Furious ] kịch tổ một vị trợ lý người sản xuất liền đánh cho ta điện thoại, muốn ta với ngươi cùng đi kịch tổ, bàn bạc giải ước công việc !”

“Giải ước?” Matthew trực tiếp từ trên sô pha đứng lên, không tự giác đề cao thanh âm,“[ Fast and Furious ] kịch tổ muốn cùng ta giải ước?”

“Ta được đến thông tri chính là như vậy.” Helen - Hermann khẩu khí coi như bình tĩnh,“Matthew, ngươi nói cho ta biết, ngươi tại trong kịch tổ làm cái gì? Bọn họ vì cái gì muốn với ngươi giải ước?”

Matthew lập tức nhớ tới Vin Diesel, không khỏi mắng câu thô tục, đối Helen - Hermann nói,“Ta cùng Vin Diesel phát sinh một ít ma sát, buổi chiều quay phim thời điểm, hắn tưởng tính toán ta, ngược lại ăn mệt, nghe nói Vin Diesel vi kịch tổ kéo đến tuyệt bút đầu tư, tại trường quay rất có quyền phát ngôn......”

Bên kia Helen - Hermann không có sốt ruột mở miệng, Matthew mau chóng đem ngày hôm qua phát sinh sự tình, từ đầu tới đuôi thuật lại một lần.

Hắn không có thêm mắm thêm muối, như vậy tài năng lợi cho người đại diện phán đoán.

“Như vậy, ngươi mau chóng lại đây.” Helen - Hermann tại điện thoại bên trong nói,“Chúng ta gặp mặt lại nói chuyện.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 113: Lạc Quan Lý Do

“Sự tình chính là như vậy.”

Universal ảnh thành phụ cận một nhà tiệm cà phê bên trong, Matthew đem sự tình phía trước phía sau chi tiết giảng thuật một lần, còn nói thêm,“Việc này ta là xúc động điểm, nhưng dưới tình huống đó, một người bình thường rất khó khống chế chính mình cảm xúc.”

Helen - Hermann không có oán giận hoặc là trách cứ Matthew, ngược lại nói,“Ấn ngươi nói như vậy, ngươi bị kịch tổ giải ước, hẳn là Vin Diesel yêu cầu.”

Matthew còn nói thêm,“Căn cứ của ta quan sát cùng nghe được tin tức, Vin Diesel rất có quyền phát ngôn.”

“Ta biết.” Helen - Hermann ngược lại là rất bình tĩnh,“Ngươi chạy tới thời điểm, ta gọi điện thoại lý giải hạ tình huống, ta cũng không biết Vin Diesel là cái gì lai lịch, thế nhưng có năng lực vì này hạng mục kéo đến tuyệt bút đầu tư, tuy rằng không có trên danh nghĩa người sản xuất, nhưng người sản xuất cũng muốn tôn trọng hắn hợp lý đề nghị.”

“Cùng ta giải ước cũng là hợp lý đề nghị?” Matthew bĩu môi.

Vấn đề này không hề có ý nghĩa, Helen - Hermann không đáp lại, nói,“Ngươi sắp bị giải ước, đã là đã định sự thật.”

Matthew thở dài, bưng lên ly cà phê uống một ngụm, nghĩ đến cùng kịch tổ ký kết diễn viên hợp đồng,“Kia liền giải ước đi, ta cùng kịch tổ ký kết hợp đồng bên trong không phải có vi ước điều khoản sao? Bọn họ này xem như vi ước đi? Chúng ta muốn truy thảo tiền bồi thường vi phạm hợp đồng !”

Helen - Hermann nhìn xem đồng hồ,“Đương nhiên vi ước ! tiền bồi thường vi phạm hợp đồng nhất định phải truy thảo ! đây là của ngươi chính đáng quyền lợi.”

Nàng đứng lên, tiếp đón Matthew,“Thời gian chênh lệch không nhiều , chúng ta đi kịch tổ đi.”

Rời đi tiệm cà phê, Matthew cùng Helen - Hermann tiến vào Universal ảnh thành nhà sản xuất khu vực, tại láng giềng gần studio một đống loại nhỏ ký túc xá bên trong, một vị gương mặt có chút xa lạ người sản xuất tiếp đãi bọn họ.

“Ngươi hảo, Hermann tiểu thư.” Vị này người sản xuất ngược lại là rất khách khí,“Ngươi hảo, Horner tiên sinh.”

Hắn tự giới thiệu,“Ta là kịch tổ chấp hành người sản xuất Doug - Claybourne, chuyên môn đến xử lý kịch tổ cùng Horner tiên sinh giải ước công việc.”

Helen - Hermann mắt nhìn Matthew, thấp giọng nói,“Ngươi tốt nhất đi bên ngoài chờ ta.”

Matthew gật gật đầu, trực tiếp ra này gian văn phòng, ngồi ở hành lang trên băng ghế, lấy di động ra đợi lên.

Hắn minh bạch Helen - Hermann ý tứ, loại này nhất định khai xé đàm phán, làm diễn viên đương sự nhân tốt nhất không cần ở đây, mà là giao cho người đại lý đi xử lý, như vậy giữa song phương cách một tầng, vạn nhất có cái gì biến cố, một vài sự tình có thể đẩy đến người đại diện trên người, song phương cũng có dịu đi đường sống.

Matthew ở bên ngoài đẳng, Helen - Hermann đã ở bên trong bắt đầu giương thương múa kiếm.

“Thứ ta nói thẳng, Claybourne tiên sinh.” Helen - Hermann ngồi trên sô pha, một điểm đều không khách khí,“Kịch tổ không có chính đáng lý do theo ta hộ khách Matthew - Horner tiên sinh giải ước !”

Doug - Claybourne đương nhiên biết điểm này, cũng sẽ không nói như vậy, hơn nữa nhìn thấy Helen - Hermann là tuổi trẻ nữ nhân, trong lòng khó tránh khỏi có chút khinh thị.

Kịch tổ mặc dù có bồi thường tiền bồi thường vi phạm hợp đồng chuẩn bị tâm lý, nhưng tình huống cho phép mà nói, tự nhiên cũng tưởng tiết kiệm dưới này bút phí dụng.

“Horner tiên sinh hư hao kịch tổ một khác danh diễn viên Vin Diesel chiếc xe......”

Doug - Claybourne lời này mới ra khỏi miệng, liền bị Helen - Hermann đánh gãy ,“Này thuộc về hai danh diễn viên ở giữa tranh cãi, hẳn là giao cho diễn viên tự hành giải quyết đi?”

Nói còn chưa dứt lời liền bị đánh gãy, Doug - Claybourne có chút mất hứng, khẩu khí thoáng có điểm xung,“Matthew - Horner theo sau tại quay chụp trung trả thù Vin Diesel tiên sinh, dẫn đến hắn thụ vết thương nhẹ, đã trái với hiệp ước, kịch tổ có quyền lực cùng các ngươi giải ước !”

“Ta muốn chứng cớ !” Helen - Hermann sắc mặt nghiêm túc,“Thời gian, địa điểm, cụ thể sự kiện, còn có chứng nhân...... Ngày hôm qua quay chụp là động tác hí, đạo diễn cùng động tác chỉ đạo còn yêu cầu lâm trường phát huy, của ta hộ khách cũng bị thương ! này hay không là Vin Diesel cố ý trả thù?”

Nàng nhớ tới Matthew từng nói lời, hỏi,“Nên sẽ không chỉ có Vin Diesel lời nói của một bên đi? Các ngươi tất yếu có phương thứ ba chứng nhân !”

Doug - Claybourne không nghĩ tới Helen - Hermann như vậy khó triền.

Helen - Hermann còn nói thêm,“Matthew - Horner tiên sinh là diễn viên công hội thành viên ! ta đã liên hệ qua diễn viên công hội , tất yếu thời điểm, ta sẽ hướng diễn viên công hội xin điều tra trọng tài, chúng ta rất có kiên nhẫn, có thể đợi diễn viên công hội điều tra kết quả.”

Doug - Claybourne đột nhiên rơi vào trầm mặc, tìm đến chịu vi Vin Diesel chứng minh phương thứ ba chứng nhân cũng không dễ dàng, đừng nói trường quay đối với hắn ngầm cực độ oán giận diễn chức nhân viên , ngay cả hắn chính mình cũng không muốn vì loại này gần như trường quay giảo thỉ côn nhân ra mặt.

Kịch tổ, nhất là Universal ảnh nghiệp đối với hắn dung túng, cùng với hiện tại làm này mấy, đơn giản đều là xem tại tuyệt bút tài chính phân thượng.

Doug - Claybourne biết, kịch tổ không có khả năng khiến diễn viên công hội tham gia điều tra, một khi diễn viên công hội tham gia, kịch tổ thế tất tạm thời chết, chẳng sợ chết vài ngày, cũng sẽ mang đến tài chính cùng trên thời gian lãng phí.

Dù cho này mấy tiền đều là Vin Diesel kéo đến đầu tư.

“Hermann tiểu thư.” Doug - Claybourne biết không khả năng miễn phí phái rớt,“Có thể nói nói ngươi điều kiện sao?”

Helen - Hermann thái độ rất kiên quyết,“Ta không có điều kiện, chúng ta hết thảy ấn trên hợp đồng vi ước điều khoản đến làm.”

Doug - Claybourne nhíu nhíu mày, hắn sáng nay tra qua tương quan hợp đồng, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng là Matthew - Horner năm lần thù lao, cao tới ba vạn dollar !

Hắn nghĩ nghĩ, nói,“Kịch tổ có thể lại bồi phó Matthew - Horner tiên sinh một phần thù lao.”

“Sáu ngàn dollar?” Helen - Hermann trực tiếp lắc đầu,“Này không có khả năng, nếu quý phương là loại thái độ này mà nói, chúng ta không có tiếp tục đàm tất yếu , xin diễn viên công hội điều tra trọng tài đi.”

Bên trong đàm phán còn đang tiếp tục, Matthew ngồi ở hành lang trên băng ghế, đùa nghịch trên di động Tetris, hắn tin tưởng Helen - Hermann năng lực, khẳng định có năng lực vì hắn tranh thủ đến một bút thích hợp tiền bồi thường vi phạm hợp đồng.

Lại nói, hắn cũng không nghĩ tới, Vin Diesel ngày hôm qua quay chụp hoàn tất sau, thế nhưng sẽ như vậy không thích hắn, tình nguyện khiến kịch tổ vi ước, cũng muốn kích động nhân đem hắn thanh trừ ra kịch tổ.

“Kia hai quyền liền như vậy đau?” Matthew lầm bầm lầu bầu,“Ta mới dùng một nửa khí lực, người này không phải ngạnh hán sao?”

Hắn lại đem lực chú ý quay lại đến trên di động.

Tiếng bước chân bỗng nhiên từ hành lang một bên truyền đến, tựa hồ rất cấp rất nhanh, Matthew quay đầu hướng bên kia xem, mặc giày bệt Paul - Walker chính bước nhanh mà đến.

“Sao ngươi lại tới đây?” Matthew đứng lên, hỏi,“Không quay chụp?”

“Đạo diễn đang tại chụp nữ nhân hí, tạm thời cùng ta không quan hệ.” Paul - Walker đi nhanh tới, nói,“Ta nghe nói kịch tổ muốn cùng ngươi giải ước, trợ lý nhìn thấy ngươi đến này đống lâu, ta liền tới đây .”

Hắn hỏi,“Thật sự muốn với ngươi giải ước sao?”

Matthew gật gật đầu,“Thật.”

Paul - Walker lập tức chửi tục,“f@#k Vin Diesel !”

“Không có việc gì.” Matthew tâm tính coi như bình thản, hạ giọng nói,“Phỏng chừng ngày hôm qua buổi chiều ta kia hai quyền, khiến Vin Diesel rất khó chịu.”

Nói xong, hắn còn cố ý chớp mắt vài cái.

“Ngươi a......” Paul - Walker lắc đầu nở nụ cười,“Lúc nào , còn như vậy lạc quan.”

“Ta có lạc quan lý do a !” Matthew xòe tay, nhìn nhìn bên cạnh văn phòng, cười nói,“Của ta người đại diện Helen - Hermann đang tại bên trong thương lượng tiền bồi thường vi phạm hợp đồng công việc, không có ngoài ý muốn mà nói, ta có thể lấy đến trên hợp đồng toàn ngạch tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, ba vạn dollar a !”

Hắn tựa hồ tâm tình thật không sai, lại đối Paul - Walker nói,“Ngươi xem xem, thực ra ta đến tham dự bộ điện ảnh này mục đích tất cả đều đạt tới . Ta kiếm được so mong muốn càng nhiều tiền, tích lũy đến muốn thử vai cùng trường quay thực địa biểu diễn kinh nghiệm, lại tấu một khốn kiếp, còn nhận thức ngươi cùng Jordana......”

Nói nói, Matthew bỗng nhiên tỉnh ngộ, trừ khẳng định không thể xuất hiện ở [ Fast and Furious ] thành phiến trung, hắn ở kịch tổ này đã lấy đến toàn bộ muốn lấy đến .

Paul - Walker gặp Matthew như thế lạc quan, nhắc nhở nói,“Đừng quên, ngươi còn muốn nhịn xuống này khẩu khí.”

“Ta không cần nhẫn khí.” Matthew nhún nhún vai,“Ta lập tức liền muốn rời đi này kịch tổ , không cần lại xem Vin Diesel kia vài đến muộn, bully, lâm thời sửa kịch bản đẳng đáng ghét hành vi, ta thoải mái , cũng khoái trá .”

Hắn bỗng nhiên vươn tay, vỗ vỗ Paul - Walker cánh tay, nói,“Phải nhẫn nại là các ngươi. Paul, không tất yếu mà nói, không cần cùng Vin Diesel nổi xung đột.”

So với hắn này [ Fast and Furious ] khách qua đường, Paul - Walker chỉ sợ muốn cùng Vin Diesel hợp tác rất nhiều năm.

Giày cao gót rơi xuống đất thanh âm vang lên, Jordana - Brewster tiến vào hành lang, cách thật xa liền cùng Matthew vẫy tay, Matthew cười cũng hướng nàng vẫy vẫy tay.

“Vin Diesel cùng Neal Moritz cũng đến.” Jordana - Brewster chào hỏi sau nói,“Liền tại ta mặt sau.”

Matthew vừa nghe, chỉ chỉ hành lang một đầu khác,“Các ngươi nhanh lên đi, không tất yếu bởi vì ta lại cùng Vin Diesel xuất hiện không thoải mái, từ bên này đi.”

Paul - Walker nhíu mày, nói,“Matthew......”

“Nhanh lên đi thôi !” Matthew thúc giục nói,“Ta không sao, người đại diện tại đây đâu.”

Hắn đối hai người khoát tay, này hai người chung quy cùng hắn bất đồng.

Paul - Walker cùng Jordana - Brewster nhìn Matthew liếc nhìn, xoay người hướng tới hành lang bên kia đi.

Này hai người chuyển trốn đi hành lang liên hai mươi giây cũng không có, Matthew liền thấy được Vin Diesel đầu trọc, hắn cùng Neal Moritz đang hướng bên này đi tới.

Cùng thật xa, Vin Diesel ánh mắt liền theo dõi Matthew, Matthew không chút nào lảng tránh, dùng càng thêm lợi hại ánh mắt cũng theo dõi hắn.

Bất quá, Vin Diesel cùng Neal Moritz không có dừng lại, trực tiếp vào văn phòng.

Vô luận là Matthew, vẫn là Vin Diesel, đều không là ngu ngốc, không có khả năng ở loại này trường hợp nổi xung đột.

Nửa giờ sau, Helen - Hermann từ văn phòng trung đi ra, đã cùng kịch tổ đạt thành hiệp nghị, kịch tổ chính thức cùng Matthew giải trừ diễn viên hiệp ước, đồng thời bồi phó tam vạn dollar tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, đồng thời Matthew lấy thân thể không thích hợp làm lý do đẩy ra kịch tổ.

Ngày hôm sau, song phương tại luật sư cùng diễn viên công hội đại biểu chứng kiến dưới, chính thức ký tên lý giải ước hiệp nghị.

Matthew thu đến tiền bồi thường vi phạm hợp đồng sau, gọi điện thoại hẹn Elena - Boyar gặp mặt.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 114: Có Chuyện Nói Thẳng

Một mát mẻ sáng sớm, vẫn là tại khu chung cư phụ cận tiểu công viên rừng cây trong, Matthew gặp được đặc biệt lại đây phó ước Elena - Boyar.

“Ngươi giống như gầy a.”

Ngồi ở bên cạnh bàn đá, Matthew đánh giá nàng một phen,“Xác thật gầy.”

Elena - Boyar ngồi ở đối diện, đem kim sắc đuôi ngựa ném đến phía sau, nói,“Ta gần nhất tại giảm béo.”

Matthew triều nàng dựng thẳng lên một căn ngón cái,“Hiệu quả rất rõ ràng.”

Ban đầu Elena - Boyar cao lớn cường tráng như là từng đánh tennis cái kia Sharapova, hiện tại rõ ràng gầy một vòng.

“Ngươi gọi điện thoại ước ta tới nơi này,” Elena - Boyar quan tâm căn bản không phải dáng người vấn đề, trực tiếp hỏi,“Có chuyện gì?”

Matthew từ bàn đá phía dưới gói to bên trong lấy ra một bình nước khoáng, ném cho Elena - Boyar, nói,“Ngươi không phải muốn tin tức sao? Ta có một tin tức, ngươi khả năng cảm thấy hứng thú.”

Ký hoàn giải ước hiệp nghị thời điểm, hắn cùng Helen - Hermann chào hỏi, Helen - Hermann không có phản đối.

“Ngươi còn nhớ rõ cho ta cung cấp tin tức?” Elena - Boyar dựng thẳng lên lông mi oán giận một câu, hỏi tiếp nói,“Nói nói xem.”

Matthew không lại đi vòng vèo, nói thẳng,“Ngươi biết Vin Diesel này người sao?”

“Đương nhiên.” Elena - Boyar theo hắn lời mà nói nói,“Spielberg từng chuyên môn vì hắn tại [ Cứu vớt binh nhì Ryan ] trung thiết trí qua một nhân vật, hai tháng phân phát hành [ tinh tế Truyền Kỳ ] nam chính, trong giới còn có người truyền hắn là Spielberg tư sinh tử......”

Nghe được này một câu, Matthew bát quái tâm tràn lên, hỏi,“Hắn là sao?”

Elena - Boyar lắc đầu,“Theo ta được biết, hẳn là không phải.” Nàng tiếp tục đề tài vừa rồi,“Vin Diesel gần nhất giống như tại chụp [ Fast and Furious ]......”

Nói tới đây, nàng ý thức được cái gì, nhìn về phía Matthew,“Ta nhớ rõ ngươi cũng tại tham diễn [ Fast and Furious ], ngươi cùng Vin Diesel phát sinh xung đột .”

“Ta là cái loại này người sao?” Matthew cố ý hỏi một câu.

Elena - Boyar nhìn Matthew, đầu tiên là hừ một tiếng, lại rất chăm chú nói,“Ngươi là !”

“Ngươi nói là liền là hảo.” Matthew thay thần bí hề hề ngữ khí,“Ta hướng ngươi để lộ một điểm tuyệt mật tin tức, miễn cho ngươi oán giận.”

“Nhanh chóng nói đi.” Elena - Boyar thúc giục.

“Ta bị [ Fast and Furious ] kịch tổ giải ước .” Matthew lại cầm ra một bình nước khoáng, biên vặn mở nắp đậy vừa nói,“Kẻ chủ sử phía sau màn chính là Vin Diesel.”

Elena - Boyar hoài nghi,“Ngươi sẽ bị nhân tính toán?”

Matthew uống một ngụm nước, nói,“Ta có tất yếu ở trên loại chuyện này nói dối sao?”

Buông xuống Thủy Bình, hắn đại khái đem [ Fast and Furious ] kịch tổ nội gần nhất phát sinh sự tình miêu tả một lần, bất quá biến mất kia hai quyền.

“Khoa trương như vậy?” Elena - Boyar tương đương sửng sốt,“Hắn nhiều lắm cũng chính là tam lưu ngôi sao !”

Matthew xòe tay, nói,“Sự thật so với ta nói còn khoa trương, ngươi có thể đi kịch tổ phỏng vấn, tin tưởng có người sẽ hảo hảo phát tiết đối Vin Diesel bất mãn.”

Elena - Boyar có thể nghe hiểu lời này sau lưng ý tứ,“Ngươi yên tâm, chúng ta là trường kỳ hợp tác quan hệ, ta khẳng định sẽ không đề ngươi, liền tính phỏng vấn không đến người khác, cũng sẽ là tin tức linh thông nhân sĩ để lộ tin tức.”

“Ta muốn là đối với ngươi không yên lòng mà nói......” Matthew căn bản là không lo lắng,“Cũng sẽ không tìm ngươi .”

“Ân, ta sẽ nghĩ biện pháp phỏng vấn kịch tổ nhân.” Elena - Boyar cũng vặn mở nước khoáng uống một ngụm,“Chuyên môn viết một thiên đưa tin đặt ở trên mạng.”

“Trên mạng?” Matthew hảo kỳ hỏi,“Không phải [ Mĩ quốc tin tức đưa tin ] sao?”

Elena - Boyar nói thẳng,“Ta từ chức [ Mĩ quốc tin tức đưa tin ], hiện tại chuyển tới Yahoo giải trí công tác.” Nàng tựa hồ tại nhắc nhở Matthew,“Lợi dụng hệ thống mạng làm giải trí tin tức thời hiệu tính, linh hoạt tính và tự do độ đều càng cao, hệ thống mạng giải trí bát quái truyền thông mới là ta loại này giải trí phóng viên tương lai.”

“Chúc ngươi tương lai trở thành Hollywood đệ nhất bát quái !” Matthew tùy tiện đáp một câu.

“Cám ơn.” Elena - Boyar rất hào phóng tiếp nhận câu này ‘Khen ngợi’, đứng lên cáo từ rời đi, trước khi đi bỗng nhiên nghĩ đến một việc,“Gần nhất trong giới có tiểu đạo tin tức tại truyền lưu, nói Britney - Spears có bạn trai.”

Matthew rất trấn định nói,“Phải không? Ta như thế nào không có nghe đến qua.”

Elena - Boyar nhìn Matthew liếc nhìn, thấy hắn không có bất cứ dị thường, còn nói thêm,“Nghe nói là Christina - Aguilera phóng ra đến tin tức, nàng cùng Britney ở giữa lạn sự một đống, cũng không tất chuẩn xác.”

Nàng đối Matthew huy tay,“Hảo, ta đi, có chuyện đánh cho ta điện thoại.”

Matthew đối Elena - Boyar khoát tay, đợi nàng cao gầy thân ảnh biến mất ở trong rừng cây, đứng lên hướng bên kia đi.

Trở lại chung cư không lâu, hắn tiếp đến Helen - Hermann điện thoại, người đại diện thông tri hắn,[ xác ướp trở về ] kịch tổ đã vì hắn đính hảo bay đi London vé máy bay, ngày mai buổi sáng liền muốn xuất phát hướng London, tham gia Vua Bọ Cạp quay chụp.

Bởi Helen - Hermann lúc trước đàm phán tranh thủ, Matthew phiếu là khoang thương vụ.

Hơn nữa Helen - Hermann còn được đến tin tức, phản hồi Los Angeles xử lý tài chính sự vụ kịch tổ người sản xuất Sean - Daniel, cũng cùng hắn cưỡi cùng chuyến bay, bất quá là khoang hạng nhất.

Matthew đã biết, hắn sở dĩ có thể thông qua Vua Bọ Cạp thử vai, chính là đến từ Sean - Daniel duy trì, nếu không phải vị này phái bảo thủ Nam phương người da trắng nào đó mịt mờ nhận tri, không hẳn có thể chen điệu Dwayne Johnson.

Universal ảnh thành, Sean - Daniel xử lý hoàn công làm, từ làm công khu đi ra, triều ước hảo tiệm cà phê đi.

Ngày hôm qua buổi chiều, Universal ảnh nghiệp một vị cao tầng cho hắn gọi điện thoại, xưng một vị rất có tiềm lực ngày mai chi tinh ước hắn gặp mặt, xem tại đây nhân trên mặt mũi, hắn ứng xuống dưới.

Sean - Daniel vừa mới tiến nhập tiệm cà phê, một người đầu trọc liền kề sát qua.

“Ngươi hảo, Daniel tiên sinh.” Đầu trọc đầy mặt lãnh khốc, ồm ồm tự giới thiệu,“Ta là Vin Diesel.”

Khi nói chuyện, Vin Diesel vươn ra tay.

“Ngươi hảo.” Sean - Daniel nhìn Vin Diesel mặt cùng lộ ra ngắn tay T-shirt bên ngoài cánh tay liếc nhìn, một tia cực kỳ khó có thể nhận ra chán ghét, chỉ thoáng lướt qua.

Hắn lễ phép tính tại Vin Diesel vươn ra đến trên tay cầm.

“Bên này thỉnh.” Vin Diesel phía trước dẫn đường.

Sean - Daniel đi theo Vin Diesel mặt sau, phi thường ẩn nấp tại trên ống quần sát tay phải, tựa hồ dính vào thứ dơ bẩn như vậy.

Sớm biết thấy được là người như thế, hắn liền không đến.

Xuất phát từ lễ tiết cùng Universal ảnh nghiệp vị kia cao tầng mặt mũi, Sean - Daniel ngồi ở Vin Diesel đối diện, gọn gàng dứt khoát hỏi,“Ngươi tìm ta có việc?”

“Ta trước mắt tại tham dự quay chụp Universal ảnh nghiệp [ Fast and Furious ].” Vin Diesel uyển chuyển nói,“Ta cùng Universal ảnh nghiệp Jett - Breton là hảo hữu, này hạng mục do hắn phụ trách, ta giúp hắn kéo đến tuyệt bút đầu tư......”

Sean - Daniel không có hứng thú cùng người như thế thời gian dài nói chuyện phiếm, nâng tay đánh gãy, nói,“Có chuyện thỉnh nói thẳng, hảo sao?”

Vin Diesel ngẩn người, không rõ vì sao Sean - Daniel thái độ như vậy ác liệt, chính mình vừa không có đắc tội hắn, còn bày ra Jett - Breton này thay hắn nói tốt cho người nhân......

“Có phải hay không tính?” Vin Diesel trong lòng bắt đầu do dự,“Nói lời nói cũng có khả năng nói vô ích.”

Bọn họ muốn cà phê lúc này đưa tới, Vin Diesel nâng tay chuẩn bị hướng cà phê bên trong phóng đường, trên vai lại ẩn ẩn cảm giác được đau đớn, cái kia buổi chiều phát sinh sự tình nháy mắt xuất hiện ở trong đầu.

Trong lòng do dự nhanh chóng biến mất, hắn lại quyết định phía trước ý niệm.

Đối diện bất quá chính là một điện ảnh người sản xuất, hắn rất nhanh cũng sẽ trở thành điện ảnh người sản xuất, này không có cái gì cùng lắm thì , dù cho Sean - Daniel không đồng ý, cùng lắm thì nhất phách hai tán liền là.

Hắn Mark - Vincent lúc nào sợ qua người khác !

Vin Diesel chung quy là rất cuồng ngạo, lại tự cho mình rất cao nhân.

“Ta tưởng tìm ngươi giúp chút việc, sự tình rất đơn giản.” Hắn nói chuyện trở nên trực tiếp lên,“Của ngươi [ xác ướp trở về ] kịch tổ có gọi là Matthew - Horner diễn viên, hắn là khốn kiếp, tạp ta......”

Vin Diesel dừng một lát, quyết định khoanh bật cầu ảnh nghiệp vị kia cao tầng tiến vào,“Cố ý tạp ta cùng Jett - Breton xe, Jett - Breton rất sinh khí, chúng ta hai thương nghị qua đi, chuẩn bị khiến hắn từ sở hữu Universal ảnh nghiệp đầu tư chế tác điện ảnh trung biến mất !”

Sean - Daniel mặt không chút thay đổi, lời gì cũng không có nói, hắn đương nhiên nhớ rõ Matthew - Horner là ai, đó là hắn chủ lực gõ định Vua Bọ Cạp diễn viên.

“Daniel tiên sinh......” Vin Diesel ôm thử xem tâm tính, nói,“Tin tưởng này đối với ngươi chỉ là việc nhỏ.”

Đại khái là trời sinh , hắn cho dù là nói loại lời này thời điểm, cũng là một bộ lãnh khốc biểu tình, cho người cảm giác da trâu hống hống.

Bất quá, Vin Diesel xác thật tự cho mình rất cao, còn nói thêm,“Ta cùng Jett - Breton đều sẽ thừa ngươi này phân nhân tình.”

Sean - Daniel giương mắt nhìn xem Vin Diesel đầu, khóe miệng hiện ra một tia trào phúng,“Thừa ta một phần nhân tình? Liền ngươi?” Hắn hừ lạnh một tiếng, nói,“Vin Diesel, là đi? Ngươi vẫn là quản hảo chính mình sự vụ, thiếu can thiệp người khác !”

Nói tới đây, Sean - Daniel chợt tăng thêm ngữ khí,“Của ta kịch tổ, là ngươi người như thế có tư cách nhúng tay sao !”

Vin Diesel sửng sốt dưới, tựa hồ không nghĩ tới Sean - Daniel sẽ nói như thế trọng mà nói.

Sean - Daniel móc ra ví tiền, từ giữa lấy ra một tờ tiền mặt, chụp ở trên bàn, xem như vì hắn không nhúc nhích cà phê tính tiền, cũng không quản Vin Diesel có gì phản ứng, tự mình ly khai quán cà phê.

[ xác ướp trở về ] kịch tổ đang tại Pinewood Studios khẩn trương quay chụp, Sean - Daniel ngày hôm sau đi lên phi cơ quay trở về London, đồng cơ mà đến còn có Matthew, bất quá bởi vì cabin bất đồng quan hệ, hắn không có nhìn thấy Sean - Daniel.

Đi đến kịch tổ chuẩn bị khách sạn, Matthew làm tốt vào ở thủ tục, sớm liền bắt đầu nghỉ ngơi điều chỉnh sai giờ, Vua Bọ Cạp vai diễn quay chụp sắp bắt đầu, lại muốn đối mặt một đối với hắn có thành kiến đạo diễn, tất yếu dưỡng hảo tinh thần đến ứng đối.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 115: Ha Ha

Rạng sáng 2 giờ, sắc trời còn một mảnh tối đen, Matthew đã đi vào Pinewood Studios, ngồi ở studio ngoại hoá trang kéo xe trung, bắt đầu lâu dài thượng trang quá trình, may mà phía trước quay chụp qua Gladiator, đối với này có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, hơn nữa hoá trang sư thượng trang trong quá trình, hắn cũng không phải hoàn toàn không thể động, tìm ra kịch bản nhìn lên.

Matthew từ đi lên bay đi London chuyến bay bắt đầu, kịch bản liền tùy thân mang theo, chỉ cần có không liền sẽ cầm ra xem.

Lấy hắn cùng Helen - Hermann điều tra cùng lý giải, Stephen - Sommers là tương đối cố chấp nhân, ở loại này đạo diễn thủ hạ quay phim, tốt nhất dựa theo đạo diễn biên soạn kịch bản đến làm.

Ngoài ra, hắn còn mang một loại nhỏ máy phát, tùy thời có thể dùng tai nghe nghe cổ Ai Cập ngữ lời kịch.

Vua Bọ Cạp ở trong phim lời kịch không nhiều, tất cả đều là cổ Ai Cập ngữ, Matthew thử vai kết thúc khi, kịch tổ không có báo cho biết điểm này, cũng không có gọi hắn chuyên môn làm chuẩn bị, chỉ là đi đến London sau, cho một hộp băng ghi âm, khiến hắn mau chóng nắm giữ.

Băng ghi âm bên trong tổng cộng chỉ có năm câu thoại, còn đều phi thường ngắn, Matthew tuy rằng rất nhanh liền nhớ kỹ, nhưng hắn có chút lo lắng cho mình ngôn ngữ năng lực, thường thường liền sẽ lấy ra nghe một chút.

Chỉ riêng hoá trang liền hao phí tiếp cận ba giờ, đẳng Matthew đổi mới hoàn quần áo, làm xong toàn bộ tạo hình sau, đã là buổi sáng bảy giờ rưỡi .

Hoá trang kéo xe bên ngoài thiên quang đại lượng, Matthew bụng đói kêu vang, quay chụp còn muốn đợi một đoạn thời gian mới có thể bắt đầu.

Căn cứ hợp đồng quy định, đây là hắn chuyên dụng hoá trang kéo xe, tại kịch tổ quay chụp mấy ngày này, hoá trang sư cũng là hắn chuyên dụng hoá trang sư.

“Còn có một hạng......” Nữ tính hoá trang sư tại trợ lý hiệp trợ dưới, đem Matthew tóc giả tạm thời bàn ở trên đầu, dùng mũ tráo lên, nói,“Hoàn thành này một hạng ngươi là có thể ăn điểm tâm .”

Nàng xem xem đồng hồ, nói,“Kịch tổ cũng mau chính thức đi làm , phỏng chừng vì ngươi xứng trợ lý cũng mau tới .”

Matthew hỏi,“Sasha, trợ lý là nam vẫn là nữ ?”

Hoá trang sư cười nói,“Có khả năng là nam , cũng có khả năng là nữ , kịch tổ tại khởi động máy phía trước, từ Anh Mĩ hai nơi tuyển nhận không thiếu mới vào nghề trẻ tuổi nam nữ.”

Nàng triều Matthew khoa tay múa chân thủ thế,“Đứng lên đi.”

Matthew phối hợp đứng lên, Sasha cùng trợ lý cùng nhau, tại hắn để trần thân trên cùng với lộ tại khôi giáp chiến váy phía dưới trên đùi mạt một loại đặc thù hoá trang dùng du, bôi qua dầu cơ nhục, đường cong càng thêm rõ ràng lưu sướng, giống như nham thạch góc cạnh rõ ràng, cho dù là mắt thường thoạt nhìn, đều trở nên có vẻ cường tráng cường hãn.

Bôi dầu xong, Sasha phía trước phía sau vòng quanh Matthew nhìn mấy lần, xác nhận không có vấn đề, nói,“Hảo, cuối cùng thu phục .”

Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, Matthew thuận miệng hô,“Mời vào.”

Một nhìn qua đại khái hai mươi tuổi xuất đầu nữ hài đi đến, nàng thân trên mặc màu trắng ngắn tay T shirt, hạ thân là cao bồi bảy phân khố, màu đen trung tóc ngắn dưới, là nhất trương điển hình châu Á gương mặt.

Nữ hài trực tiếp đi đến Matthew bên cạnh, tự giới thiệu nói,“Ngươi hảo, Horner tiên sinh, ta là Milla - vương, ngươi tại kịch tổ quay chụp trong lúc trợ lý.”

Matthew nhìn nàng một cái, này nữ hài rất giống là châu Á hỗn huyết, có lẽ tại Tây phương đối với Đông Phương nữ nhân Lưu Ngọc Linh thức thẩm mỹ bên trong, nàng e rất phổ thông, nhưng tại Đông Phương thẩm mỹ bên trong, được cho là không sai .

“Ngươi là......” Hắn thử hỏi,“Người Trung Quốc?”

Nữ hài lắc đầu,“Không phải, ta là người Anh, Hoa kiều.”

“Ân.” Matthew không lại tiếp tục phương diện này đề tài, nói,“Ngươi biết kịch tổ toa ăn ở địa phương nào sao?”

“Cần ta đi lĩnh bữa sáng sao?” Gọi là Milla nữ hài hiển nhiên rất có làm trợ lý giác ngộ,“Ngươi muốn ăn cái gì?”

Hoá trang sư Sasha lúc này mối nối,“Tốt nhất là bánh mì hoặc là mặt khác dễ dàng ăn vào đồ ăn.” Nàng lại đối Matthew nói,“Ngươi ăn cơm uống nước đều phải chú ý.”

Matthew không phải tân thủ, tự nhiên biết muốn bảo trì trang dung, đối Milla nói,“Giúp ta lấy điểm bánh mì đi, cám ơn.” Hắn hỏi Sasha hai người,“Các ngươi muốn ăn cái gì?”

“Chúng ta không cần.” Sasha đi đến bồn rửa tay biên, vặn mở vòi nước, vừa rửa tay vừa nói,“Ta đã bận rộn xong , chính mình đi liền hảo.”

Milla dẫn đầu rời đi, theo sau Sasha cùng trợ thủ cũng ly khai hoá trang kéo xe.

Matthew ngồi ở trên ghế, đợi không đến năm phút đồng hồ, Milla đẩy cửa đi đến, nàng mang đến mấy cái bất đồng khẩu vị bánh mì.

Cẩn thận dè chừng ăn chút gì, Sasha hai người trở về sau không một hồi, có công tác nhân viên lại đây thông tri Matthew tiến studio làm chuẩn bị, hắn cầm lấy vũ khí cùng tấm chắn, trước ra hoá trang kéo xe.

Cùng phía trước đóng vai tiểu nhân vật hoàn toàn bất đồng, Vua Bọ Cạp là trọng yếu vai phụ, kịch tổ chuyên môn vì hắn trang bị hoá trang sư cùng trợ lý, tại quay chụp quá trình trong, hoá trang sư tất nhiên toàn bộ hành trình cùng trang, trợ lý cũng muốn tùy thời tại trường quay chờ.

Matthew không có sai sử nhân chạy chân thói quen, nhưng tựa như khiến Milla đi lấy bữa sáng như vậy, một khi trang điểm nói, hành động tất nhiên nhận đến hạn chế.

Tiến vào studio, một mảnh màu vàng hạt cát trải trên mặt đất, chung quanh trừ máy quay vị, mắc lên thành phiến lục mạc.

Trừ hạt cát, trường quay trong nhiều nhất chính là lâm thời diễn viên , giống Matthew như vậy để trần, tay cầm vũ khí lâm thời diễn viên, chừng hơn trăm người nhiều.

Những người này tất cả đều muốn cho hắn đảm đương bối cảnh họa.

Matthew tại trợ lý đạo diễn dẫn dắt dưới tiến vào quay chụp nơi sân, đứng ở nhất chúng lâm thời diễn viên phía trước.

Đạo diễn Stephen - Sommers xem xét hoàn máy quay phim, đi vào quay chụp nơi sân, sau đó thấy được Matthew, đầu tiên là nhướn mày, trong lòng dâng lên một tia chán ghét, tiếp dừng lại cước bộ hảo hảo đánh giá hắn một phen.

“Giống như hắn dáng người so thử vai khi càng thêm kiện mỹ ?”

Stephen - Sommers rất nhanh xác nhận điểm này, hơn nữa lập tức nghĩ đến, này danh diễn viên tại thử vai sau khi kết thúc, khẳng định làm đại lượng chuẩn bị.

Này làm cho hắn trong lòng chán ghét nhạt một ít.

Ít nhất ở trên dáng người, này diễn viên thoạt nhìn giống như làm đủ chuẩn bị.

Theo sau, Stephen - Sommers đi đến toàn bộ diễn viên phía trước, hướng Matthew vẫy vẫy tay,“Lại đây !”

Matthew hai lời chưa nói, mau đi đến Stephen - Sommers bên cạnh.

Stephen - Sommers dù sao cũng là đạo diễn, rất nhanh áp chế nội tâm nào đó ý tưởng, lấy công tác làm trước, nói,“Ngươi đứng ở bọn họ phía trước trên tảng đá, chỉ huy bọn họ tiến công, dựa theo kịch bản viết đi làm.”

Matthew rất chăm chú hồi đáp, “Vâng !”

Stephen - Sommers lại đánh giá dưới hắn tạo hình, nói,“Nhớ rõ dùng cổ Ai Cập ngữ.”

Matthew lại không chút do dự trả lời, “Vâng !”

Stephen - Sommers gọi tới một danh trợ lý đạo diễn, không lại quản Matthew, đi phối hợp lâm thời diễn viên trạm vị.

Tay trái cầm thuẫn, tay phải lấy kiếm, Matthew đi lên quân đội mặt trước nhất thạch đầu, nhìn nhìn đối diện lục mạc, lại quay đầu nhìn về phía mặt sau, Stephen - Sommers chính cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố công tác.

Này không thể nghi ngờ là chuyên nghiệp đạo diễn, ngắn ngủi vài câu trò chuyện, Matthew đại khái có thể nhìn ra được đến, Stephen - Sommers vẫn là không thích chính mình, lại có thể áp chế trong lòng suy nghĩ, hết thảy đều lấy công tác làm trước.

Chung quy Matthew đã cùng kịch tổ ký kết hiệp ước, không có trọng đại biến cố mà nói, hắn cũng không thể thay đổi này một sự thật.

Matthew theo sau quay đầu đến, tại trong đầu qua một lần kịch bản, lại lầm bầm lầu bầu phát âm kỳ quái cổ Ai Cập ngữ lời kịch, tạm thời đem Stephen - Sommers ném tới sau đầu.

Hắn sẽ tận lực tránh cho cùng Stephen - Sommers này đạo diễn xuất hiện không thoải mái, đến London phía trước đều tưởng hảo, tại kịch tổ nội muốn chuyên nghiệp, phải nhẫn nại, muốn khiêm tốn, muốn cùng nhân xử hảo quan hệ, nếu có thể mà nói, tốt nhất cùng Stephen - Sommers cải thiện dưới quan hệ, ít nhất không thể khiến đạo diễn đối với chính mình khi bao giờ cũng là một gương mặt lạnh.

Phối hợp hoàn lâm thời diễn viên trạm vị, quay chụp lập tức bắt đầu.

“Cáp a......”

Trường quay vang lên một mảnh nam nhân hùng tráng tiếng kêu, Matthew đứng ở đội ngũ phía trước, tay phải mang một tạo hình kỳ lạ hạt tử vòng tay, giơ lên kiếm lớn tiếng tru lên,“Cáp a......”

Hắn thân thể cường tráng, lượng hô hấp đủ lớn, trung khí mười phần, cho dù là tại mấy trăm nhân kêu to trung, dễ dàng cũng có thể phân biệt ra hắn thanh âm.

“Cáp a ! cáp a......”

Matthew còn tại kêu to, trải qua gần hai tháng chuyên nghiệp hóa huấn luyện, hắn dáng người càng như là Michelangelo khắc đao hạ David , nhưng một bộ dũng mãnh không sợ biểu tình, lại thắng qua pho tượng ngàn vạn !

Loại này ngạnh hán hoặc là chiến sĩ loại nhân vật, Matthew đã biểu diễn qua hai lần , có thể nói là kinh nghiệm phong phú, thêm chuẩn bị kỳ luyện qua rất nhiều lần, hiện tại ứng phó lên Vua Bọ Cạp coi như thoải mái.

Studio cửa, một nam một nữ hai người đi đến, này hai người đều một bộ ba bốn mươi niên đại trang điểm.

“Brendan, đó chính là Vua Bọ Cạp sao?” Nữ chính Rachel - Weisz hỏi bên cạnh nam chính Brendan - Fraser, Brendan - Fraser gật gật đầu,“Hẳn chính là .”

Bởi vì đang tại quay chụp, hai người nói chuyện thanh âm đều rất nhỏ.

Rachel - Weisz nhìn chằm chằm trường quay bên kia,“Hắn thật cường tráng a ! thoạt nhìn giống như là Chiến Thần.”

“Đúng vậy.” Brendan cúi đầu nhìn nhìn chính mình có điểm biến dạng dáng người, cười nói,“Ta đều có chút hâm mộ .”

“Cáp a......” Matthew giơ kiếm, lại hô vài tiếng.

Trên mặt hắn biểu tình dần dần trở nên dữ tợn, dùng rống phương thức, nói ra vài câu cổ Ai Cập ngữ lời kịch.

Mặt sau lâm thời diễn viên đảm đương các binh lính, kêu to hướng phía trước chạy đi, Matthew càng là xông lên trước, tung tăng chân dài chạy ở mọi người phía trước.

“Tạp !”

Stephen - Sommers kêu ngừng quay chụp, kịch tổ lập tức đình chỉ vận chuyển, nhưng hắn không nói gì, ngược lại ấn xuống đạo diễn trên máy theo dõi hồi phóng kiện, một lần nữa quan khán vừa quay chụp màn ảnh.

Hắn chú ý trọng điểm đương nhiên đặt ở Vua Bọ Cạp trên người.

Tru lên, không có vấn đề; Dáng người, không có vấn đề; Biểu tình, không có vấn đề; Trang điểm cùng đạo cụ, không có vấn đề; Matthew - Horner biểu diễn cùng khí chất, vẫn là không có vấn đề !

Nếu mãn phân là một trăm phân mà nói, này màn ảnh hoàn toàn có thể đánh tám mươi phân !

Này đối với thương nghiệp giải trí phim đến nói chẳng những đủ, còn dư dật !

Stephen - Sommers ấn xuống nút pause, hình ảnh vừa vặn dừng lại tại Matthew đặc tả bên trên mặt.

Người này xác thật không có Dwayne Johnson cường tráng, nhưng kia chủng nói không nên lời nói không rõ chiến sĩ đặc chất càng thêm rõ ràng, muốn nói Dwayne Johnson là vô cùng cường tráng nam nhân mà nói, Matthew - Horner từ màn ảnh trông được lên giống như là ham mê chiến tranh Ares hàng lâm đến studio.

“Này qua !”

Hắn tìm không thấy này màn ảnh không qua lý do.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 116: Cải Biến

Buổi sáng toàn bộ vai diễn, đều lấy Vua Bọ Cạp làm nhân vật chính, quay chụp tiến hành thực thuận lợi, đại bộ phận màn ảnh một lần đến hai lần liền qua, không đến mười một giờ liền kết thúc kế hoạch bên trong công tác, kịch tổ tạm thời nghỉ ngơi, nếm qua cơm trưa sau một lần nữa tập kết, quay chụp vẫn là Vua Bọ Cạp hí.

Bất quá, cùng buổi sáng bất đồng, buổi chiều quay chụp vai diễn lấy Vua Bọ Cạp cận cảnh đại đặc tả vi chủ.

Giống nhau là, quay chụp như cũ rất thuận lợi, Stephen - Sommers chỉ huy kịch tổ, từ một điểm đến hai giờ rưỡi thời gian bên trong, hoàn thành tứ điều màn ảnh quay chụp, trong đó ba điều một lần liền qua, nhiều nhất một điều cũng bất quá quay chụp bốn lần.

Kịch tổ tạm thời nghỉ ngơi, Stephen - Sommers ngồi ở đạo diễn máy theo dõi mặt sau, tiếp tục quan khán quay chụp hoàn thành màn ảnh.

Sở hữu màn ảnh xem qua một lần, hắn tâm tình không sai, hôm nay quay chụp tiến độ vượt quá tưởng tượng, nguyên bản cho rằng có tân diễn viên tiến tổ, có thể hoàn thành trong kế hoạch một nửa đã không sai rồi, không nghĩ tới này Matthew - Horner biểu hiện thế nhưng như vậy xuất sắc, xuất sắc để người trở tay không kịp.

“Có thể có như vậy trạng thái, chỉ có thể thuyết minh......” Stephen - Sommers không phải tân thủ, mà là một kinh nghiệm phong phú đạo diễn,“Matthew - Horner vì cái này nhân vật làm đủ nhiều chuẩn bị, bản thân còn thích hợp đóng vai này loại hình nhân vật.”

Hắn thở dài, này Matthew - Horner kỹ xảo biểu diễn chỉ có thể nói như vậy, cố tình bản thân khí chất cùng thân thể điều kiện cùng Vua Bọ Cạp nhân vật này cực kỳ phù hợp, phảng phất là vì đóng vai loại hình này nhân vật mà sinh.

Bỗng nhiên, Stephen - Sommers nghĩ tới trên bảng lý lịch nhìn thấy , Matthew - Horner tại Ridley - Scott đạo diễn Gladiator, cùng với Tom - Hanks cùng Steven - Spielberg giám chế Band of Brothers trung, đều đóng vai quá cường hãn chiến sĩ loại hình nhân vật.

Hai kịch tổ đều lựa chọn hắn biểu diễn loại hình này nhân vật, hẳn là không phải trùng hợp đi?

Nếu hôm nay đổi thành Dwayne Johnson, quay chụp sẽ là cái gì tình huống? Stephen - Sommers không khỏi toát ra ý nghĩ này, trong lòng lập tức có đáp án, một chỉ có thân thể không diễn qua hí; Một thân thể cũng không sai, lại có phong phú biểu diễn loại này nhân vật kinh nghiệm......

Stephen - Sommers không lại tưởng đi xuống, đứng lên tại trường quay đi dạo lên, liên tục công tác nửa giờ, hắn cũng có chút mệt mỏi, trường quay tuyệt đại bộ phận người đều tại nghỉ ngơi, hoặc là áp dụng một ít đặc thù phương thức thả lỏng, studio trung im ắng , chỉ có một địa phương có tiếng hô quát truyền đến.

Đó là lâm thời diễn viên vây thành một vòng tròn, Stephen - Sommers hảo kỳ, đi qua nhìn nhìn, đầu tiên thấy được hắn động tác chỉ đạo, sau đó là một cổ Ai Cập chiến sĩ trang phục nhân -- Matthew - Horner.

“Ngươi làm thực hảo !” Động tác chỉ đạo đối cầm tấm chắn Matthew - Horner nói,“Đúng, chính là như vậy ! xuất kiếm muốn có lực lượng !”

Stephen - Sommers nhìn về phía động tác chỉ đạo đối diện, Matthew - Horner làm mấy cái vung tấm chắn cùng lợi kiếm động tác, này mấy động tác chẳng những lực đạo mười phần, còn biểu hiện ra vô cùng tốt thân thể phối hợp tính, rất giống là một kinh nghiệm huấn luyện chiến sĩ.

“Xác thật làm không sai.” Hắn gật gật đầu.

Song bên kia diễn viên tựa hồ còn không vừa lòng, lại đối với động tác chỉ đạo nói,“Ta cảm giác vẫn là không đủ linh hoạt. Filipe, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp khiến động tác thoạt nhìn càng linh hoạt?”

Stephen - Sommers vẫn trốn ở bên ngoài lâm thời diễn viên trông được bên kia.

“Bộ pháp, chú ý ngươi bộ pháp !” Động tác chỉ đạo mà nói lại truyền tới,“Ngươi không phải vừa tiến hành qua hai tháng quyền kích huấn luyện sao, đem ngươi luyện tập bộ pháp lấy ra !”

Nghe xong lời này, Stephen - Sommers có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, trách không được Matthew - Horner dáng người so với trước đó càng tốt , nguyên lai ký hoàn ước sau chuyên môn đi huấn luyện hai tháng a.

Hiện tại trẻ tuổi diễn viên, có mấy cái như vậy chăm chú chuyên nghiệp ? Hắn nhớ tới gặp được đại bộ phận tuổi trẻ diễn viên, không khỏi lắc lắc đầu.

Stephen - Sommers lại nhìn một hồi, xoay người rời đi, về tới chính mình đạo diễn vị, ngồi ở trên ghế, lật lên gần nhất quay chụp kế hoạch.

Quay chụp hoàn Vua Bọ Cạp nhân loại hình thái vai diễn, tiếp còn muốn quay chụp phim cuối cùng kết cục, hắn đến hiện tại còn chưa tưởng hảo, đến cùng là hoàn toàn dùng cgi gia Matthew - Horner nhân mặt khu đồ phương thức chế tác Vua Bọ Cạp, vẫn là lấy diễn viên gia màn xanh đặc hiệu hợp thành phương thức quay chụp.

Sớm nhất thời điểm, bởi vì lo lắng Dwayne Johnson này tân thủ không thể ứng đối diễn viên gia màn xanh quay chụp phương thức, hắn kế hoạch trực tiếp sử dụng cgi sinh thành Vua Bọ Cạp quái vật hình thái.

Nhưng tại Vua Bọ Cạp mang trang thử vai sau loại này ý tưởng liền bắt đầu dao động, lấy hôm nay quay chụp đến xem, Matthew - Horner năng lực vẫn là có thể , muốn hay không chọn dùng lấy diễn viên gia màn xanh phương thức quay chụp? Như vậy hiệu quả so thuần túy cgi sinh thành càng tốt, hơn nữa càng thêm tiện nghi.

Như vậy liền có thể lại tỉnh ra một bút tài chính tiếp tục tăng mạnh đặc hiệu chế tác .

Nghĩ đến đặc hiệu chế tác, Stephen - Sommers khẽ nhíu mày, Matthew - Horner tiến tổ quay chụp còn không đến một ngày, có thể khiến hắn nghĩ đến vì sao tất cả đều là tiện lợi?

Quay chụp phương diện liền không nói , chỉ riêng là tài chính, bắt đầu dùng Matthew - Horner biểu diễn Vua Bọ Cạp, tỉnh ra một trăm vạn dollar thù lao đi tăng mạnh hậu kỳ, nếu chọn dùng diễn viên gia màn xanh phương thức quay chụp mà nói, còn có thể lại tỉnh một bút to.

Động tác chỉ đạo lúc này đi tới, nói,“Đạo diễn......”

Stephen - Sommers hỏi,“Có chuyện?”

“Tiếp theo màn diễn quay chụp sự.” Động tác chỉ đạo tận lực ngắn gọn nói,“Matthew - Horner đề nghị không sử dụng đặc kĩ diễn viên, do hắn tự mình hoàn thành sở hữu động tác hí.”

“Hắn có thể?” Stephen - Sommers hỏi.

Động tác chỉ đạo tin tưởng mười phần,“Ta cho rằng không thành vấn đề, Matthew - Horner đến kịch tổ phía trước trải qua hệ thống quyền kích huấn luyện, thân thể phối hợp tính phi thường xuất sắc !”

Stephen - Sommers nhíu mày tự hỏi.

Động tác chỉ đạo đề nghị,“Có phải hay không thử một chút? Diễn viên tự mình quay chụp mà nói, sẽ thiếu rất nhiều phiền toái.”

Sử dụng kỹ năng đặc biệt thế thân cần sự tình nhiều lắm, Stephen - Sommers rất nhanh làm ra quyết định,“Kia hảo, chúng ta trước thử chụp một điều, không được mà nói, lại giữ nguyên kế hoạch quay chụp.”

Nghỉ ngơi thời gian kết thúc, quay chụp lại bắt đầu.

Rất nhiều lâm thời diễn viên đứng ở trước màn xanh sa địa bên trên, chuẩn bị bắt đầu chém giết, Matthew đứng ở tối lợi cho quay chụp nơi sân trung gian, cuối cùng kiểm tra trong tay tấm chắn cùng lợi kiếm, ba danh trang điểm thành cổ đại binh lính đặc kĩ diễn viên đã vào chỗ, chỉ chờ quay chụp bắt đầu, liền sẽ trước sau xung lại đây.

Kịch tổ chuẩn bị hoàn tất, động tác chỉ đạo đối Matthew bên này thụ dưới ngón cái, sau đó la lớn,“Bắt đầu !”

Im lặng studio trung, lập tức nhớ tới một mảnh tiếng chém giết, có chứa hạt tử ấn ký lâm thời diễn viên, cùng một loại khác trang phục lâm thời diễn viên “Kịch liệt đánh giết”.

Thứ nhất đặc kĩ diễn viên từ Matthew bên cạnh tiến công, trong tay đạo cụ kiếm đâm thẳng thân thể hắn.

Dựa theo trước đó thiết lập hảo lộ số, Matthew lắc mình né tránh, trong tay tấm chắn nện xuống, đặc kĩ diễn viên kinh nghiệm phong phú, tại tấm chắn sắp đập trúng chính mình thời điểm, phảng phất bị mãnh kích một chút, bay ngược đi ra ngoài.

Thứ hai đặc kĩ diễn viên vọt đi lên, tốc độ rất nhanh, khí thế cũng rất uy mãnh, Matthew dùng tấm chắn ngăn cách hắn rìu, một kiếm đâm tới, đặc kĩ diễn viên uể oải ngã xuống đất.

Tiếp, thứ ba đặc kĩ diễn viên vừa đúng xuất hiện, hắn phi thân nhào lên, Matthew nâng lên tấm chắn, nương đặc kĩ diễn viên nhảy lên lực đạo, đem hắn hất bay.

Bổ dưa thái rau xử lý ba địch nhân, Matthew trực tiếp xông vào lâm thời diễn viên vòng chiến.

“Tạp !” Chưởng kính động tác chỉ đạo hô đình, sau đó nhìn về phía đạo diễn máy theo dõi bên kia, gặp Stephen - Sommers gật đầu, lúc này mới hô,“ok ! này một điều qua !”

Matthew thanh kiếm giao đến tay trái, đi đến cuối cùng một danh đặc kĩ diễn viên bên cạnh, thò tay đem hắn kéo lên, hỏi,“Không có việc gì đi?”

Đặc kĩ diễn viên hoạt động dưới bả vai, tựa hồ có điểm đau, lại cười nói,“Không có việc gì, đều thói quen .”

“Là tốt rồi.” Matthew cũng cười cười.

Đối đãi này mấy đặc kĩ diễn viên, hắn cũng đồng dạng thân mật, những người này rất không dễ dàng, trên cơ bản làm đều là kịch tổ nguy hiểm nhất công tác.

Mặt sau, còn có mấy màn diễn muốn cùng này mấy đặc kĩ diễn viên hợp tác.

Hắn xuất sắc hoàn thành trận này động tác hí, cũng khiến đạo diễn Stephen - Sommers đánh mất mọi nghi ngờ, theo sau quay chụp mấy trường động tác hí trung, Matthew cũng không có dùng kỹ năng đặc biệt thế thân, toàn bộ tự mình lên sân, tuy rằng gặp một ít vấn đề, nhưng đều không là phiền toái, Vua Bọ Cạp vai diễn quay chụp vẫn đang thực thuận lợi.

Liên tục hai ngày quay chụp qua đi, Vua Bọ Cạp nhân loại hình thái vai diễn, liền lấy so Stephen - Sommers kế hoạch nhanh tiếp cận gấp đôi tốc độ tuyên cáo hoàn thành.

Này hết thảy, đều cùng Matthew tương đối nguyên vẹn tiền kỳ chuẩn bị phân không ra quan hệ.

Có đôi khi, chính hắn ngẫm lại, cũng hiểu được giống như phi thường thích hợp diễn loại hình này nhân vật, loại này nhân vật chủ yếu bán mặt, bán cơ nhục cùng triển lãm cường hãn khí chất, đối với biểu diễn kỹ xảo yêu cầu không phải rất cao.

Này bộ phận hí hoàn thành sau, Stephen - Sommers cũng quyết định chủ ý, buông tay thuần túy dùng cgi sinh thành Vua Bọ Cạp quái vật hình thái tính toán, sửa thành chọn dùng diễn viên gia màn xanh phương thức quay chụp.

Hắn làm ra điều chỉnh, cũng cần kịch tổ tiến hành chuẩn bị, này bộ phận hí tạm thời thôi sau, sửa thành dẫn đầu quay chụp nam nữ nhân vật chính vai diễn, bất quá Matthew cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày đều sẽ đến studio quan sát quay chụp cùng vài vị chủ yếu diễn viên biểu diễn.

Một đoạn thời gian này, Matthew đầy đủ lợi dụng chính mình tinh thông, chẳng những nhận thức Brendan - Fraser, Rachel - Weisz cùng Arnold - Vosloo đẳng kịch tổ chủ yếu diễn chức nhân viên, còn cùng bọn họ dần dần hỗn chín.

Có lẽ là cùng xuất diễn qua [ xác ướp ] quan hệ, này kịch tổ trung diễn viên bầu không khí tương đối hòa hợp.

Cho nên, Matthew luôn là sẽ triển lãm chính mình tốt nhất một mặt, tại kịch tổ trong dần dần dựng đứng tốt danh tiếng.

Mười ngày sau, Vua Bọ Cạp vai diễn một lần nữa bắt đầu, đồng thời cũng là phim trung đại kết cục quay chụp, hoàn thành này bộ phận hí quay chụp, Matthew là có thể rời đi kịch tổ , người khác theo sau còn muốn chạy tới Morocco, tiếp tục thể nghiệm Phi Châu đại sa mạc sinh hoạt.

Cùng phía trước như vậy, thuộc về Matthew màn ảnh quay chụp cơ bản đều tính thuận lợi, bởi vẫn ở kịch tổ đợi, hắn trạng thái bảo trì phi thường tốt, hơn nữa biểu hiện ra ngoài chuyên nghiệp, cũng thắng được không ít người khen ngợi.

Ngay cả Stephen - Sommers đối với hắn cảm quan cũng tại thay đổi.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 117: Diễn Viên Tốt

Lại là một phổ thông thời gian làm việc, Stephen - Sommers sớm đi đến Pinewood Studios, tiến vào bố trí thành Kim Tự Tháp studio, thói quen tính chuyển lên.

Mỗi ngày sớm xem kỹ quay chụp nơi sân là hắn nhiều năm dưỡng thành công tác thói quen.

Kịch tổ thống nhất quy định đi làm thời gian là tám giờ, nhưng trên thực tế có chút bộ môn rạng sáng hai ba giờ liền sẽ bắt đầu công tác, Stephen - Sommers ở trong trường quay đi dạo thời điểm, kịch tổ rất nhiều bộ môn viên công đã tại studio trung bận rộn .

Hắn đi đến màn xanh vòng quanh một chỗ quay chụp nơi sân bên ngoài, bỗng nhiên nghe được bên trong truyền đến động tác chỉ đạo Filipe thanh âm.

“Các ngươi không cần hi vọng xa vời từng diễn viên đều là Matthew - Horner, giống hắn như vậy chuyên nghiệp diễn viên không nhiều !” Filipe tựa hồ là tự cấp đặc kĩ diễn viên tổ công đạo công tác,“Ta ngày hôm qua tìm đại bộ phận diễn viên nói qua, Matthew - Horner cùng dĩ vãng như vậy, không cần sử dụng kỹ năng đặc biệt thế thân, mặt khác chủ yếu diễn viên khó khăn động tác hí, các ngươi liền muốn trên đỉnh , hiện tại lập tức bắt đầu làm chuẩn bị !”

Stephen - Sommers không có dừng lại, trực tiếp ly khai.

Đi không bao nhiêu xa, tiếp cận studio cửa hông xuất khẩu, kịch tổ lâm thời phòng chữa bệnh liền thiết lập tại nơi này, phòng chữa bệnh cửa mở một khe hở, hiển nhiên kịch tổ thầy thuốc cũng trước tiên đi làm .

Tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, một để màu đen trung tóc ngắn nữ hài vội vã từ cửa chính bên kia đi tới, đại khái không có chú ý tới hắn, từ bên cạnh trải qua sau, trực tiếp vào phòng chữa bệnh.

Stephen - Sommers dừng lại nhìn thoáng qua, tóc đen nữ hài đã tìm đến kịch tổ thầy thuốc.

“Raymond thầy thuốc.” Cái kia nữ hài thanh âm từ rộng mở trong cửa phòng truyền lại đây,“Matthew - Horner dược có sao?”

Theo sau, trung niên nam thầy thuốc thanh âm vang lên,“Này thuốc mỡ cho ngươi, khiến Matthew lau ở ngoại thương địa phương, hội thanh ứ giảm sưng.”

Hắn còn nói thêm,“Gần nhất hắn trầy trật thương nhiều lắm, loại này thuốc mỡ chỉ có thể tạm dùng, tốt nhất dưỡng hai ngày.”

“Ta cũng nói như vậy qua......” Nữ hài mà nói lại truyền tới,“Nhưng hắn không nghe a, hắn nói hiện tại quay chụp hí rất trọng yếu, một khi hắn dừng lại, toàn bộ kịch tổ đều phải tạm dừng, còn nói điểm ấy tiểu thương không tính cái gì, căn bản không ảnh hưởng quay chụp.”

Nữ hài thở dài,“May mà liền hôm nay một ngày , thuận lợi mà nói buổi sáng liền có thể quay chụp kết thúc. Raymond thầy thuốc, có phải hay không toàn bộ diễn viên đều giống Matthew - Horner như vậy liều mạng?”

“Toàn bộ diễn viên?” Raymond thầy thuốc thanh âm có chút khinh thường,“Lão một đời diễn viên hoàn hảo, hiện tại trẻ tuổi diễn viên......”

Tuy rằng không có nghe đến câu nói kế tiếp, nhưng Stephen - Sommers biết Raymond muốn nói gì, cũng có chút tán thành quan điểm của hắn, liền hắn mấy năm gần đây công tác trải qua mà nói, hai mươi tuổi tả hữu trẻ tuổi diễn viên trung, giống Matthew - Horner như vậy cố gắng , hắn cũng liền thấy qua hai ba mà thôi.

Vòng quanh studio dạo qua một vòng, Stephen - Sommers đi đến cửa chính lối vào xử, vừa lúc nhìn thấy Rachel - Weisz cùng đóng vai con của hắn tiểu diễn viên Freddie - Bush cùng nhau vào studio, chào hỏi nói,“Sớm a, Rachel. Sớm a, Freddie.”

“Sớm a, Stephen.”

“Sớm a, đạo diễn tiên sinh.”

Rachel - Weisz cùng Freddie - Bush cách một đoạn cự ly cùng hắn chào hỏi, lại không có lại đây, mà là tiếp tục hướng studio bên trong đi, Freddie - Bush vừa đi còn vừa nói,“Rachel, cầu cầu ngươi , ngươi đi theo ta mụ mụ nói một chút nha, khiến ta buổi tối cũng tham gia party, hảo sao?”

Bọn họ nói chuyện thanh âm không tính thấp, tự nhiên rơi vào Stephen - Sommers lỗ tai bên trong, hắn không khỏi hảo kỳ, buổi tối có người muốn tụ hội?

Rachel - Weisz mà nói lại truyền lại đây ,“Freddie, ngươi cũng tưởng đi?”

“Đương nhiên !” Freddie - Bush giống như có điểm sốt ruột,“Ngươi đi, Brendan, Arnold cùng John đều chuẩn bị đi, vì sao ta không thể đi? Matthew giúp qua ta rất nhiều lần ai, ta như thế nào cũng muốn cảm tạ hắn một chút đi?”

“Hảo ! hảo ! hảo ! ta đi với ngươi mụ mụ nói, Matthew cái kia gia hỏa ngày mai liền rời đi London , còn không biết lúc nào có thể tái kiến hắn......”

Stephen - Sommers ra studio, nhìn nhìn phía đông vừa dâng lên Thái Dương, giống như kịch tổ đại bộ phận nhân, đều cho rằng Matthew - Horner là hảo diễn viên.

Matthew - Horner là hảo diễn viên sao? Stephen - Sommers trong lòng hỏi chính mình, thực ra đáp án đã rất rõ ràng .

Không nói mặt khác phương diện, đan liền kịch tổ quay chụp cùng Vua Bọ Cạp nhân vật này mà nói, Matthew - Horner mang đến tất cả đều là có ích, ít nhất hắn không có nhìn thấy bất cứ tệ đoan.

Giờ này ngày này tình huống, cũng khiến hắn có chút may mắn, may mắn không có kiên trì sử dụng Dwayne Johnson.

Tiến vào studio nhân dần dần nhiều lên, Stephen - Sommers không lại nghĩ nhiều, trở lại studio chỉ huy kịch tổ các bộ môn làm chuẩn bị công tác, buổi sáng tám giờ rưỡi vừa đến, toàn bộ diễn viên toàn bộ đến đông đủ, quay chụp đúng giờ bắt đầu.

Kịch tổ gần nhất vận chuyển lương hảo, quay chụp tiến hành tương đối thuận lợi, hôm nay cũng không ngoại lệ, đến mười giờ rưỡi thời điểm, sở hữu Vua Bọ Cạp vai diễn toàn bộ quay chụp hoàn tất.

Nhưng Stephen - Sommers không có khiến kịch tổ giải tán, mà là tiếp tục chờ tại studio bên trong, hắn thì hồi phóng quay chụp màn ảnh, nhất nhất thẩm xem từng cái chi tiết, Matthew - Horner vai diễn tất cả đều hoàn thành , nghe Rachel - Weisz thuyết pháp, ngày mai hắn liền sẽ rời đi London, nếu hắn màn ảnh có chỗ thiếu hụt, sự hậu lại một lần nữa quay chụp kia liền phiền toái .

Không biết lúc nào, người sản xuất Sean - Daniel cũng đi tới bên này, đứng ở mặt sau cùng nhau quan khán đạo diễn trên máy theo dõi truyền phát hình ảnh.

Tứ điều màn ảnh lặp lại nghiệm nhìn hai lần, xác định không có vấn đề tồn tại, Stephen - Sommers ấn xuống nút pause.

“Nghe nói gần nhất tiến triển rất thuận lợi?” Sean - Daniel lúc này mới mở miệng.

Stephen - Sommers không có phủ nhận,“Vua Bọ Cạp vai diễn trước tiên ba ngày quay chụp hoàn thành .”

“Matthew - Horner cũng không tệ lắm đi?” Sean - Daniel nhìn về phía trường quay, Matthew đang tại công tác nhân viên hiệp trợ dưới, tháo dỡ trên cánh tay bao vây lấy màu xanh vải màn, nói,“Ta nghe rất nhiều người nhắc tới, Matthew - Horner biểu hiện phi thường xuất sắc.”

“Đối Vua Bọ Cạp nhân vật này đến nói......” Stephen - Sommers có vẻ rất thành thực,“Matthew - Horner là hảo diễn viên.”

Trong mắt hắn, Matthew - Horner đã cùng Vua Bọ Cạp hình tượng gần như hoàn mỹ phù hợp ở cùng nhau, thậm chí khiến hắn hoàn toàn quên đi Dwayne Johnson.

Stephen - Sommers đứng lên, bày ra một bộ dị thường nghiêm túc chuyên chú gương mặt, nói,“Tại Matthew - Horner trên một điểm này, ta muốn hướng ngươi giải thích, của ngươi kiên trì, tránh cho ta khả năng phạm phải một sai lầm.”

Sean - Daniel có vẻ rất rộng lượng,“Chúng ta đều là vì công tác, vì này bộ tác phẩm. Ngươi cũng là muốn cho phim càng thêm xuất sắc.”

Stephen - Sommers lộ ra một bất đắc dĩ tươi cười,“Mặc kệ nói như thế nào đi, ta tại Dwayne Johnson cùng Matthew - Horner hai người trên người, đều trông nhầm.”

Hắn đột nhiên đề cao thanh âm, la lớn,“Hôm nay buổi sáng quay chụp toàn bộ kết thúc ! buổi chiều một giờ đúng giờ khởi công !”

Trường quay trong, Matthew tại cùng rất nhiều người cáo biệt, qua sẽ rời đi kịch tổ, hắn hẳn là sẽ không trở lại.

Cứ việc mấy cái ở chung không sai diễn viên thỉnh hắn ăn cơm tối, lại cũng chỉ có ít ỏi mấy người.

Hắn nhất nhất cùng động tác chỉ đạo Filipe, kịch tổ thầy thuốc Raymond cùng hoá trang sư Sasha đám người cáo biệt, sau đó tiếp nhận trợ lý Milla đưa tới được chén nước, trực tiếp uống mất nửa chén nước.

“Ngươi muốn đi Los Angeles mà nói......” Matthew đối Hoa kiều nữ hài nói,“Có thể đánh ta điện thoại.”

Milla gật gật đầu.

Matthew lại hỏi,“Ngươi tính toán tiếp tục ở giới này phát triển sao?”

“Ta bằng cấp hữu hạn.” Milla trong khoảng thời gian này cũng cùng Matthew quen thuộc , nói thẳng,“Tạm thời tìm không thấy càng tốt công tác.”

“Ngươi này trợ lý làm được rất không sai.” Matthew nói đùa nói,“Ta rất hài lòng ! thực ra ta tưởng mời ngươi tiếp tục đảm nhiệm của ta trợ lý, đáng tiếc ta chỉ là tiểu diễn viên, phó không nổi tiền lương.”

Tuy rằng Milla - vương là hỗn huyết, nhưng điển hình tóc đen da vàng bề ngoài, thiên nhiên khiến cho Matthew cảm giác thân thiết, hắn nghĩ nghĩ, tìm đến giấy bút, ở mặt trên viết xuống một chuỗi dãy số, giao cho này nữ hài.

“Trợ lý không có khả năng làm một đời.” Matthew có thể làm không nhiều,“Đây là của ta người đại diện Helen - Hermann số điện thoại, nếu ngươi nghĩ đến Los Angeles phát triển, tưởng tiếp tục chờ ở giới điện ảnh, có thể đánh nàng điện thoại, có lẽ nàng có thể cho ngươi điểm đề nghị.”

Milla - vương có thể nhìn ra đến, Matthew là tại giúp nàng, nói,“Cám ơn !”

Matthew cười cười, không lại nói cái gì, hướng tới đạo diễn Stephen - Sommers bên kia đi, cách đạo diễn máy theo dõi còn có chút cự ly, liền nhìn thấy người sản xuất Sean - Daniel nghênh diện đi tới.

“Ngươi hảo, Daniel tiên sinh.” Hắn lễ phép chào hỏi.

Sean - Daniel đối với hắn lộ ra một xán lạn tươi cười,“Matthew, làm tốt lắm ! ta tại Vua Bọ Cạp nhân vật này thượng tuyển ngươi, thật sự là tuyển đúng.”

Matthew vội vàng khiêm tốn,“Quá mức khích lệ , ta chỉ là làm bản chức công tác.”

Sean - Daniel đối với hắn ấn tượng phi thường tốt, lại hàn huyên vài câu, ly khai studio.

Theo sau, Matthew đi đến đạo diễn máy theo dõi phụ cận, Stephen - Sommers đứng ở nơi đó, rõ ràng đang đợi hắn.

“Sommers đạo diễn, ta ngày mai liền muốn rời đi London .” Matthew tựa như đối mặt Sean - Daniel khi như vậy nhiệt tình khiêm tốn,“Riêng lại đây với ngươi nói một câu cám ơn, của ngươi chỉ đạo khiến ta lấy được ích lợi nhiều.”

“Ân.” Stephen - Sommers chỉ là khẽ gật đầu.

Matthew thấy hắn cùng qua lại như vậy tương đối lãnh đạm, cho rằng vẫn là không thích chính mình, còn nói thêm,“Ta đây không quấy rầy . Tái kiến, Sommers đạo diễn.”

Stephen - Sommers vẫn là kia phó biểu tình,“Tái kiến.”

Matthew cười cười, xoay người, liền chuẩn bị rời đi.

“Chờ một chút.”

Mặt sau Stephen - Sommers lại đột nhiên kêu lại hắn, Matthew nghi hoặc quay đầu, Stephen - Sommers nhìn qua vẫn là lãnh đạm như vậy.

“Matthew.” Stephen - Sommers bình tĩnh nói,“Ngươi là hảo diễn viên !”

Nghe nói như thế, Matthew không khỏi sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười,“Cám ơn !” Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Của ngươi tán thành đối với ta trọng yếu phi thường ! cám ơn ngươi, Sommers đạo diễn.”

Một nháy mắt này, hắn có loại trả giá cố gắng chiếm được hồi báo vui sướng cảm giác.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 118: Một Chiến Tranh Hiện Đại Cố Sự

Dương quang xuyên thấu qua bức màn, xua tan trong phòng hắc ám, Matthew mở to mắt, chỉ cảm thấy đau đầu, say rượu sau cảm giác rất không xong, không khỏi dùng lực lung lay dưới đầu, khởi động thân thể xuống giường, đi trước phòng vệ sinh tắm rửa.

Tối hôm qua, cùng kịch tổ mấy cái diễn viên chính diễn viên cùng nhau tụ hội, bởi chủ đề là đưa hắn, khó tránh khỏi bị người nhiều quán mấy chén, trở về thời điểm trên cơ bản là nửa tỉnh nửa say trạng thái, cũng không có tắm, nằm xuống liền ngủ.

Rửa mặt qua đi, Matthew triệt để tỉnh táo lại, say rượu mang đến đau đầu cũng hảo rất nhiều, nhìn nhìn thời gian, trước đi ra ngoài ăn bữa sáng, kêu xe taxi kéo hành lý rời đi khách sạn, chuẩn bị chạy tới Heathrow sân bay, đi lên chuyến bay phản hồi Los Angeles.

Hắn tưởng trở về hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày.

Nghiêm khắc nói lên, từ tham dự [ Almost Famous ],[ xác ướp trở về ] cùng [ Fast and Furious ] ba kịch tổ thử vai bắt đầu, liền vẫn đang bận rộn, chẳng sợ thử vai khe hở cũng không có chân chính thả lỏng nghỉ ngơi.

Hiện tại [ xác ướp trở về ] quay chụp hoàn tất, lại không có tân nhân vật đi tranh thủ, tạm thời có thể không cần suy xét công tác sự tình .

Lên xe taxi, Matthew cấp Britney phát điều tin nhắn,“Đang bận sao?”

Bên kia không có tin nhắn hồi lại đây, thoạt nhìn Britney hẳn là bề bộn nhiều việc.

Mãi cho đến xe taxi tiếp cận Heathrow sân bay, Nokia di động tin nhắn nhắc nhở thanh mới vang lên, hắn móc ra mắt nhìn.

“Biên vũ một lần nữa thiết kế một bài ca khúc vũ đạo bộ phận, mấy ngày này phải nhanh một chút quen thuộc, ta đi ra uống nước, hiện tại trở về.”

Matthew không lại hồi tin nhắn, thu hồi di động, đẳng xe taxi dừng ở sân bay cảng hàng không tiền, xuống xe kéo hành lý vào sân bay, vừa mới chuẩn bị đi lấy vé máy bay, Nokia tiếng chuông vang lên.

Lấy di động ra chỉ nhìn một cái, Matthew liền nhíu mày, điện thoại là Helen - Hermann đánh qua đến.

Helen - Hermann chưa bao giờ sẽ bởi vì việc tư cho hắn gọi điện thoại, phàm là gọi điện thoại lại đây, tất cả đều là công tác phương diện sự tình.

Hắn ấn xuống nút tiếp nghe, đặt ở bên tai,“Hải, Helen.”

“Ngươi còn chưa lên máy bay đi?” Bên kia Helen - Hermann hỏi một câu, còn nói thêm,“Band of Brothers kịch tổ cho ta thông tri, muốn ngươi đi kịch tổ tham gia hậu kỳ phối âm.”

Matthew cho rằng kịch tổ còn tại London, hỏi,“Ta có phải hay không muốn lưu tại London.”

Helen - Hermann nói,“Không phải ! Band of Brothers kịch tổ trước mắt tại Warner nhà sản xuất tiến hành hậu kỳ chế tác......”

“Lúc nào bắt đầu ghi âm?” Matthew lại hỏi,“Sẽ không là ngày mai đi?

“Thứ tư ngươi muốn đi kịch tổ đưa tin.”

“Được rồi.” Matthew không có dị nghị, chung quy cùng Band of Brothers ký tên qua phương diện này hiệp ước,“Ta phỏng chừng muốn buổi tối mới có thể trở lại Los Angeles.”

Dù cho [ xác ướp trở về ] kịch tổ vì hắn đặt mua là thẳng đến Los Angeles chuyến bay vé máy bay, lại cũng cần phi hơn mười giờ.

Hắn chuẩn bị cắt đứt điện thoại, bên kia Helen - Hermann còn nói thêm,“Còn có một sự kiện, Jack theo ta để lộ tin tức, Ridley - Scott lâm thời tiếp nhận Sony Columbia ảnh nghiệp một phim chiến tranh hạng mục, thời gian lịch phát hành phi thường khẩn trương, kịch tổ nghe nói chỉ biết tiến hành bên trong thử vai, hơn nữa ưu tiên sử dụng có quân nhân nhân vật kinh nghiệm diễn viên, ngươi có thể suy xét một chút.”

“Không cần suy xét.”

Loại sự tình này còn không dùng được suy xét? Ridley - Scott tên tuổi ở trong này bày, Matthew nói thẳng,“Helen, giúp ta báo danh đi.”

Chỉ cần là chính đáng phim cùng nhân vật, hắn hiện tại ai đến cũng không cự tuyệt.

Hắn xa không có đến có thể chọn kịch bản cùng nhân vật tình cảnh, có thể ở một phần công tác sau khi kết thúc, lại gặp được thích hợp công tác cơ hội, đã tương đương không sai .

Helen - Hermann nói,“Ta cũng là ý tứ này. Hảo, ta đi cùng Jack liên hệ.”

Cắt đứt điện thoại, Matthew lấy đăng ký bài, tiến vào phòng chờ, ngồi ở trên băng ghế đẳng phi cơ thời điểm, mãn đầu đều suy nghĩ, Ridley - Scott khoảng thời gian này chụp qua cái gì phim chiến tranh?

Hắn nhớ rõ Ridley - Scott giống như chụp qua một phiên bản [ Ai Cập vương tử ], còn chụp qua một về Jerusalem phim chiến tranh, hơn nữa công chiếu phiên bản cùng hắn ở trên mạng internet tải xuống phiên bản danh tiếng chênh lệch cự đại, trên mạng còn nói box office đại ăn hành, hẳn là sẽ không là này hai bộ đi?

Suy nghĩ nửa ngày, hắn cũng không có nhớ lại đến, phỏng đoán từng hẳn là không nhìn qua này bộ phim.

Đối với Ridley - Scott tác phẩm, hắn quen thuộc nhất vẫn là [ Alien ] cùng kia bộ Jerusalem phim.

Trở lại Los Angeles đã là đêm khuya, Matthew tiến chung cư ngả đầu liền ngủ, ngày hôm sau cấp Britney cùng Helen - Hermann phân biệt phát một tin nhắn sau, tiếp tục oa tại trong nhà nghỉ ngơi, mãi cho đến thứ tư buổi sáng, hắn mới cảm giác tinh lực khôi phục, đi ra ngoài trực tiếp đi Thiên Sứ trù tính công ty.

Không nghĩ tới là, Helen - Hermann không ở công ty, lâm thời ra ngoài đi Malibu xử lý mặt khác trù tính nghiệp vụ .

Nàng không chỉ có đại lý Matthew một người người đại diện nghiệp vụ, còn có rất nhiều tiểu diễn viên.

Này mấy hộ khách không chỉ có thể vi Thiên Sứ trù tính công ty mang đến thu nhập, cũng có thể khiến Matthew cảm giác được cạnh tranh cùng áp lực, liền tính hắn hỗn không xuất đầu, Helen - Hermann còn có thể phủng một cái khác.

Matthew cấp Helen - Hermann đánh điện thoại, Helen - Hermann để người đem một xấp văn kiện giao cho hắn, hơn nữa khiến hắn từ công ty lĩnh [ xác ướp trở về ] thù lao.

Tuy rằng [ xác ướp trở về ] kịch tổ trước mắt chỉ thanh toán đệ nhất bút ba vạn dollar thù lao, sau hai bút còn muốn kiên nhẫn đợi, nhưng Matthew phía trước còn từ [ Fast and Furious ] kịch tổ lấy đến qua ba vạn dollar giải ước kim, dù cho đều phải thanh toán cho Helen - Hermann 10% người đại diện tiền thuê, trong tay vẫn là có một bút tiền lớn.

Này bút tiền không tính rất nhiều, lại đủ để cho hắn không cần lại vì sinh hoạt phí tổn phát sầu .

Cơ bản nhất sinh hoạt vấn đề phương diện không có băn khoăn, Matthew tâm tư cũng có thể toàn bộ đầu nhập đến chính mình diễn viên sự nghiệp trong, xác thực điểm đến nói, là trở thành một Hollywood ngôi sao, hưởng thụ danh lợi sinh hoạt đại nghiệp.

Này bút tiền hắn tạm thời không tính toán động, lần trước đi Gladiator thảm đỏ trải qua, đã khiến Matthew nhận thức đến, diễn viên nhìn như thu nhập không sai, phí tổn lại cũng không nhỏ.

Tại phòng tài vụ ký tên, thù lao chuyển tới hắn trong tài khoản, Matthew không có rời đi Thiên Sứ trù tính công ty, cầm văn kiện đi tầng một phòng họp, lật xem lên.

Đồng thời cũng cùng Helen - Hermann thông một trưởng điện thoại, để càng tốt lý giải này hạng mục cơ bản tình huống.

Đây là Ridley - Scott râu quai nón trợ lý Jack chuyên môn truyền cho Helen - Hermann hạng mục tư liệu, tuy rằng trong đó không có kịch bản đẳng tất yếu phải bảo mật nội dung, nhưng cũng có cơ bản tình huống giới thiệu, cùng Helen - Hermann nói như vậy, đây là một bộ phim chiến tranh, hơn nữa là hiện đại phim chiến tranh.

Dựa theo Jack tại cung cấp này phân tư liệu, Ridley - Scott tân phiến cải biên tự một chân thật cố sự, cố sự phát sinh tại 1993 năm, địa điểm là tại cục diện chính trị rung chuyển Phi Châu quốc gia Somalia thủ đô: Mogadishu, do Mĩ quốc lục quân tam giác châu bộ đội cùng du kỵ binh bộ đội 160 danh đặc chủng tinh anh tạo thành đặc biệt hành động tiểu tổ tiến hành một lần bí mật hành động.

Hạng mục tạm thời mệnh danh là Black Hawk Down, kịch bản cải biên từ tin tức phóng viên Mark - Bowden kỷ thực đưa tin [ Hắc Ưng rơi xuống: Một hiện đại chiến tranh cố sự ].

Này nguyên bản không phải Ridley - Scott lên kế hoạch điện ảnh hạng mục, thuộc về lâm thời tiếp nhận.

Ban sơ đề nghị quay chụp bản phiến là đạo diễn Simon - West, hắn thúc giục nổi tiếng người sản xuất Jerry - Bruckheimer mua xuống nguyên tác quay chụp quyền, hơn nữa bắt đầu trước kỳ lên kế hoạch, nhưng sau này bởi Sony Columbia ảnh nghiệp bên trong một loạt thay đổi, Simon - West buông tay này hạng mục, ngược lại đi đạo diễn quay chụp [ Tomb Raider ] .

Người sản xuất Jerry - Bruckheimer tiếp tục trù bị phim, sau đó tìm đến Ridley - Scott, vừa vặn Ridley - Scott đối với loại này đề tài rất cảm thấy hứng thú, song phương ăn nhịp với nhau.

Tuy rằng không phải quay chụp trên đường tiếp nhận, nhưng Ridley - Scott cũng muốn gặp phải thời gian khẩn trương đẳng rất nhiều bất lợi nhân tố, đặc biệt Sony Columbia ảnh nghiệp kế hoạch sang năm cuối năm phía trước khiến cho Black Hawk Down này bộ phim phát hành, lưu cho kịch tổ thời gian cũng không tính rất đầy đủ.

Cho nên, Ridley - Scott cùng Jerry - Bruckheimer cùng Sony Columbia ảnh nghiệp đạt thành ăn ý, phim sẽ không công khai thử vai chọn lựa diễn viên, mà là lấy nội bộ thử vai phương thức giải quyết đại bộ phận nhân vật diễn viên nhân tuyển, lấy tận khả năng tiết kiệm quý giá thời gian.

Thậm chí, bọn họ hai người sản xuất đem Hollywood quay chụp loại hình này phim tất nhiên muốn tiến hành quân sự huấn luyện, đều từ một nguyệt áp súc đến mười ngày, mà có đủ nhất định quân sự tố chất cùng gần nhất hai năm biểu diễn qua quân nhân nhân vật diễn viên, là ưu tiên suy xét đối tượng.

Mặt khác, này vẫn là một hồi quần hí, cũng sẽ không cố ý đột xuất nào đó nhân vật.

Sony Columbia ảnh nghiệp đối với này bộ phim tiền kỳ dự toán vi 8000 vạn dollar đến 1 ức dollar, tại đây niên đại tuyệt đối là Hollywood a cấp đại chế tác.

Xem xong tư liệu, Matthew cảm giác chính mình từ Black Hawk Down kịch tổ lấy đến một phần công tác cơ hội vẫn phải có, một phương diện hắn chụp hoàn Band of Brothers còn chưa bao lâu thời gian, từ tiền kỳ huấn luyện đến hậu kỳ quay chụp, đều có tương quan quân sự huấn luyện; Một phương diện khác, tham gia Gladiator quay chụp khi, hắn liền biết Helen - Hermann cùng Ridley - Scott quan hệ không phải là ít.

Hắn không chỉ một lần nghe Helen - Hermann kêu Ridley - Scott thúc thúc, mà không phải xưng hô hắn đạo diễn hoặc là tiên sinh.

Này rất có thể thuyết minh một ít vấn đề.

Lấy Matthew kết hợp hôm nay Hollywood hiện thực tình huống lý giải, biểu diễn Black Hawk Down còn có một ưu việt, chỉ cần có thể ở loại này nhất tuyến đại chế tác bên trong lấy đến vai diễn không sai vai phụ, sau liền có tư bản cạnh tranh một ít tiểu chế tác đệ nhất nam phụ, thậm chí nam chính.

Không tưởng làm nam chính diễn viên, khẳng định đều là nữ diễn viên.

Hắn cũng có một điểm băn khoăn, đó chính là phim quay chụp địa điểm.

Tuy rằng kịch tổ không đến mức chạy đến Somalia cái kia cực độ hỗn loạn địa phương thực địa quay chụp, nhưng tư liệu trung biểu hiện, toàn phiến đều sẽ tại Phi Châu Morocco quay chụp, duy trì liên tục thời gian khả năng tại bốn đến năm tháng, nếu lấy đến kịch tổ trung trọng yếu nhân vật, ý nghĩa tương lai sáu tháng, hắn đại bộ phận thời gian đều phải chờ ở Phi Châu.

“Phi Châu liền Phi Châu đi......” Hắn nói thầm,“Dù sao hiện tại có phi cơ.”

Đơn giản lật xem qua tư liệu, Matthew lại cấp Helen - Hermann gọi điện thoại, sau đó rời đi Thiên Sứ trù tính công ty, chuyên môn đi tiệm sách mua [ Hắc Ưng rơi xuống: Một hiện đại chiến tranh cố sự ] sau, trở về chuẩn bị ngày mai phối âm công tác.

Ngày hôm qua, Michael - Fassbinder liền cho hắn đánh qua điện thoại, ngày mai cũng sẽ đi Band of Brothers kịch tổ phối âm.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 119: Ngươi Không Có Hi Vọng

“Christensen !”

Trong phòng ghi âm, Matthew tay cầm tràn ngập lời kịch cùng nhắc nhở bản thảo, nhìn trên máy theo dõi hình ảnh, lại một lần nói,“Christensen !”

Hậu kỳ phối âm thường thường đơn độc thu âm chính mình lời kịch, hắn vận khí không sai, vừa lúc Michael - Fassbinder điều chỉnh lịch phát hành, cũng đến kịch tổ ghi âm, hai người cần ghi âm hí lại là Ronald Speirs cùng hắn biểu diễn Christensen một hồi đối thoại, ghi âm sư dứt khoát an bài cùng nhau.

“Spears trung úy.” Michael - Fassbinder liền đứng ở Matthew bên cạnh.

Trên hình ảnh, Ronald Speirs ngồi xổm Christensen mấy cái binh lính tán binh khanh phía trước.

Matthew hết sức chăm chú, phối hợp hình ảnh trong nhân vật, nói,“Ta không gọi sai tên của ngươi đi, Christensen?”

Michael - Fassbinder hàm tiếp thực mau,“Đúng vậy, trưởng quan !”

Hai người một hỏi một đáp, phối hợp ăn ý, dùng không đến năm phút đồng hồ thời gian, liền thu phục một đoạn này ghi âm.

Theo sau, Matthew lại tại ghi âm sư chỉ đạo dưới, vì chính mình mặt khác hai màn ảnh đơn độc tiến hành ghi âm, bất quá lời kịch rất ít, cộng lại cũng bất quá ngũ câu.

Này mấy màn ảnh đều là hiện trường quay chụp khi ghi âm không thể đạt tới âm hiệu sư yêu cầu.

Matthew hái xuống tai nghe, ra phòng thu, gặp Michael - Fassbinder còn đứng ở bên ngoài, nói,“Của ta thu âm toàn bộ hoàn thành .”

“Ta còn có một đoạn độc thoại.” Michael - Fassbinder cầm lấy bản thảo, tiến phòng thu phía trước, nói,“Ngươi chờ ta một hồi.”

“Yên tâm.” Matthew triều một cái ghế bên kia đi,“Ta liền ở nơi này, ta nào cũng không đi.”

Ngồi ở trên ghế, đợi chừng mười phút, Michael - Fassbinder cũng thu phục ghi âm, bất quá hai người không có đi, đẳng ghi âm sư gọi tới âm hiệu sư, xác định không có vấn đề sau, mới cùng nhau ly khai phòng ghi âm.

Phòng ghi âm ở Tiểu Lâu bên ngoài tạm thời không có xe điện, Matthew cùng Michael - Fassbinder không đợi, một đường hướng tới Warner nhà sản xuất đại môn đi.

Này đống Tiểu Lâu bị vây ở nhà sản xuất chỗ sâu, muốn đi ra ngoài cần đi ngang qua rất nhiều studio, Matthew cố ý nhìn nhìn, nhà sản xuất so lần trước đến khi hảo một ít, không thiếu studio trung đều có thể nhìn thấy kịch tổ đang tại khởi công quay chụp.

“Ngươi buổi chiều có chuyện sao?” Michael - Fassbinder hỏi.

“Không có việc gì a.” Matthew hai tay chộp lấy túi,“Ta còn cho rằng cần một lần nữa ghi âm màn ảnh có rất nhiều, chuẩn bị một ngày này đều hao tổn tại nhà sản xuất.”

“Giữa trưa cùng nhau ăn cơm.” Michael - Fassbinder lấy di động ra,“James đến Los Angeles thử vai , phỏng chừng hôm nay cũng không có việc gì làm, ta gọi điện thoại kêu hắn đi ra.”

Matthew vừa nghe James - McAvoy cũng tại Los Angeles, vội vàng nói,“Hảo a, gọi hắn cùng nhau, James dám không không đến, chúng ta liền đi đá hắn mông !”

Hắn cùng với James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder, là tại Band of Brothers kịch tổ trong kề vai chiến đấu, cùng nhau đối kháng ma quỷ huấn luyện viên, đánh ra đến giao tình.

Đích -- đích --

Mặt sau truyền đến còi vang thanh, Matthew cùng Michael - Fassbinder nhượng đến ven đường, một chiếc xe điện bốn bánh từ phía sau chạy đến, xe chạy bằng điện tốc độ không phải rất nhanh, mặt trên ngồi hai người, lái xe như là nữ trợ lý, một cái khác nữ nhân một đầu tóc vàng, trên mặt tạp một bộ đại hào kính đen.

Xe điện từ Matthew cùng Michael - Fassbinder bên cạnh chạy qua, đeo kính đen nữ nhân tùy ý nhìn bọn họ liếc nhìn, đột nhiên la lớn,“Dừng xe !”

Này một thanh gọi được vừa nhanh vừa vội, xe điện khẩn cấp phanh lại, Matthew cùng Michael - Fassbinder cũng nghi hoặc khó hiểu nhìn qua.

Đeo kính đen nữ nhân từ xe điện thượng nhảy xuống, cũng không cố trên chân giày cao gót chừng tiếp cận mười cm, tần suất cực nhanh mại tiểu toái bước liền đi lại đây.

Matthew ngay mặt xem nàng, lập tức nhận ra đây là Christina - Aguilera, cười vẫy vẫy tay,“Thật xảo a, ngươi như thế nào ở trong này?”

“Ta ở trong này quay chụp mv !” Christina - Aguilera hái xuống kính đen, đi đến Matthew đối diện, lên lên xuống xuống đánh giá hắn một phen, chất vấn nói,“Ngươi không phải bảo tiêu sao, tới nơi này làm cái gì?”

Nàng tựa hồ không tưởng đề Britney danh tự.

“Bảo tiêu chỉ là của ta làm thêm, ta hiện tại không làm làm thêm .” Matthew ăn nói lung tung,“Ta hiện tại chuyên trách giám biểu sư !”

Vừa nghe đến giám biểu sư, Christina - Aguilera liền hỏa đại, lập tức liền muốn nổi giận, nhưng nàng nói còn chưa xuất khẩu, Matthew liền đánh giá nàng giành trước nói,“Ân...... Khoen mũi không có, khuyên tai cũng đổi thành khuyên tai, trên người không có mùi khói, nước hoa vị cũng không gay mũi, lần trước họa xăm hình tẩy đi ......”

Michael - Fassbinder xem xem Matthew, lại xem xem Christina - Aguilera, hoàn toàn làm không rõ trạng huống.

Matthew cố ý hỏi Christina - Aguilera,“Ngươi chuyên môn lại đây tìm ta giám định?”

“A --”

Christina - Aquila lý phát ra một tiếng rít the thé, tựa hồ khí mụ đầu, nói cũng không có nói, xoay người liền đi, lên xe điện, thúc giục nói,“Đi ! nhanh lên đi ! ta lại cũng không muốn nhìn thấy người kia !”

Xe điện mang theo một đường bụi đất lủi ra ngoài.

“Sao thế này?” Michael - Fassbinder kỳ quái hỏi,“Giám biểu sư là cái gì?”

Matthew đơn giản giải thích một chút, Michael - Fassbinder nhe ra miệng rộng, lại lộ ra cá mập thức tươi cười.

“Cái kia nữ nhân giống như có điểm nhìn quen mắt?” Hắn hỏi.

“Một Pop ca sĩ.” Matthew trước hướng phía trước đi, đẳng Michael - Fassbinder theo kịp, nói,“Gọi Christina - Aguilera.”

Michael - Fassbinder đối Mĩ quốc nhạc Pop không quen thuộc, lắc lắc đầu,“Không biết.”

Hai người ra Warner nhà sản xuất, rất nhanh liền đem Christina - Aguilera quên đến sau đầu, lái xe đi đến Burbank một nhà Brazil thịt nướng phòng ăn (nhà hàng), đợi không bao lâu thời gian, James - McAvoy cũng chạy lại đây.

Bia gia thịt nướng, tuyệt đối là nam nhân mỹ thực.

Bất quá, Matthew ba người biết dáng người đối với bọn họ như vậy trẻ tuổi diễn viên tầm quan trọng, ăn uống phương diện coi như tương đối có tiết chế.

“Band of Brothers hậu kỳ chế tác đến nào một bước ? Lúc nào có thể hoàn thành?” James - McAvoy buông xuống ly bia, nói,“Ta còn chờ sớm điểm tiết mục phát sóng, đem ta phủng thành đại minh tinh đâu !”

Matthew nuốt xuống trong miệng thịt nướng, nói,“Ta quên hỏi,hbo đến cùng lúc nào truyền phát Band of Brothers?”

Giống bọn họ này mấy không nổi danh tiểu diễn viên, có thể nói vạn phần chờ mong Band of Brothers sớm ngày truyền phát, cũng chờ đợi phim truyền hình có năng lực vì chính mình mang đến một ít danh khí, ít nhất cũng có thể gia tăng chút tư bản.

“Mấy vấn đề này, vẫn là ta đến hồi đáp đi.” Michael - Fassbinder hiển nhiên chuyên môn thám thính qua, phần đỉnh khởi bia uống một hớp lớn, lúc này mới nhe ra miệng rộng nói,“Trù bị giai đoạn ban sơ kế hoạch, Band of Brothers là tại sang năm hbo mùa thu chín tháng chính thức bắt đầu truyền phát, nhưng kịch tổ từ trù bị đến quay chụp lại đến hậu kỳ chế tác, đều so mong muốn kế hoạch nhanh một mảng lớn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, Band of Brothers tại sang năm mùa xuân đương liền sẽ đi lên hbo .”

“Càng nhanh càng tốt a !” James - McAvoy nói thầm một câu.

Matthew lại hỏi Michael - Fassbinder,“Ngươi biết cụ thể nào nguyệt truyền phát sao?”

Michael - Fassbinder lắc đầu,“Theo ta được biết, còn không có định ra đến, bất quá nhiều nhất đến tháng sau, liền sẽ xác định truyền phát thời gian.”

“Ân.” James - McAvoy gật gật đầu,“Muốn tại truyền phát tiền dự lưu ra đầy đủ tuyên truyền kỳ.”

“Ai......” Matthew thở dài, nói,“Nếu Band of Brothers truyền phát sau, chúng ta có thể một đêm thành danh nên có bao nhiêu hảo a.”

“Ngươi nằm mơ !” James - McAvoy lắc đầu.

Michael - Fassbinder càng là không chút khách khí nói,“Liền Ronald Speirs kia điểm vai diễn, ngươi không hi vọng.”

Matthew xòe tay nói,“Ta liền cảm khái một chút, các ngươi không thể phối hợp phối hợp sao?”

Nói xong, chính hắn trước hết nở nụ cười, Michael - Fassbinder cùng James - McAvoy tiếp cũng cười lên.

Ba người tiếp tục thảo luận Band of Brothers sự tình, đều cho rằng DreamWorks cùng hbo sửa đổi kế hoạch, đem Band of Brothers từ mùa thu nhắc tới mùa xuân, khả năng một bộ phận nguyên nhân đến từ tài chính áp lực.

Gần nhất DreamWorks,hbo cùng bbc vừa đối với ngoại giới chính thức tuyên bố, Band of Brothers vỏn vẹn chế tác phí dụng liền cao tới 1 ức 2000 vạn dollar, lại thêm tuyên truyền đầu nhập mà nói, phí tổn có thể nói là con số thiên văn, lớn như thế tài chính đầu nhập, tất nhiên sẽ mang đến có thể nói khủng bố hồi bản cùng lợi nhuận áp lực.

Lấy Matthew phỏng đoán, Band of Brothers mùa xuân thủ bá nếu danh tiếng cùng ratings không sai mà nói, vừa lúc có thể tại thuộc về phim truyền hình không song kỳ mùa hạ đương cùng con đường bàn bạc phán, giống cái gì vòng sau truyền phát quyền, đĩa phim cùng băng ghi hình bán cùng cho thuê đợi đã (vân vân), toàn bộ có thể trở thành hbo trả phí người sử dụng ngoài lợi nhuận điểm.

Tiến vào Hollywood hơn một năm , hắn đối phim truyền hình nghề lý giải cũng có hạn, so ra kém điện ảnh nghề, bất quá lấy bình thường tình huống phỏng đoán mà nói, Band of Brothers muốn sinh ra lợi nhuận, hẳn là cần vài năm thời gian.

Lớn như vậy đầu nhập, thao tác xuất hiện sai lầm, hao hụt cũng không phải không có khả năng.

Đương nhiên, vô luận là Matthew, vẫn là James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder, đều không muốn nhìn đến loại tình huống này, bọn họ cùng đầu tư phương như vậy, đều hi vọng Band of Brothers danh tiếng đại bạo, ratings đột phá phía chân trời, mỗi người đều tranh nhau xem kịch, cẩn thận nghiên cứu từng diễn viên lai lịch......

“Thực ra biểu diễn Band of Brothers, còn mang đến một ít ẩn tính chỗ tốt.” Matthew phân biệt cùng James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder chạm nhắm rượu bôi, ngửa đầu uống mất còn thừa bia, nói,“Tỷ như ta đi, Band of Brothers huấn luyện gián tiếp giúp ta lấy đến [ xác ướp trở về ] trung Vua Bọ Cạp.”

“Matthew nói đúng !” James - McAvoy đồng ý hắn mà nói,“Này phân lý lịch, cũng có khả năng khiến ta lấy đến một bộ đại chế tác chiến tranh hí trung một vai phụ.”

“Đúng.” Michael - Fassbinder nói tiếp,“Ngươi tới Los Angeles thử vai, cái gì hạng mục?”

James - McAvoy khoe ra như vậy nói,“Ridley - Scott Black Hawk Down ! đầu tư khả năng sẽ có 1 ức dollar !”

“Xảo a.” Matthew nhìn James - McAvoy,“Ta cũng chuẩn bị tham gia này hạng mục thử vai.”

“Kia quá tốt !” James - McAvoy đằng đứng lên vỗ tay,“Như vậy ta liền không lo lắng ! theo ta được biết, một theo chúng ta có cừu khốn kiếp, đã gia nhập này kịch tổ !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 120: Đột Kích Đặc Huấn

“Ai a?” Matthew có chút tò mò, có thể xưng được với ba người cộng đồng cừu địch , không mấy người, không khỏi hỏi,“Chẳng lẽ là Tom - West cái kia ma quỷ huấn luyện viên?”

James - McAvoy ngồi xuống lắc đầu,“Không phải.” Hắn nhìn về phía Michael - Fassbinder,“Là Tom - Hardy ! hắn người đại diện đi thông người sản xuất Jerry - Bruckheimer quan hệ, thông qua một lần bên trong thử vai, lấy đến một tiểu vai phụ.”

Michael - Fassbinder khẽ nhíu mày,“Bên trong thử vai?”

“Đúng vậy.” James - McAvoy nói,“Ta nghe người ta nói, Tom - Hardy tham diễn qua Band of Brothers trải qua, tại thử vai trung khởi rất lớn tác dụng.”

Matthew tắc nói ra chính mình lý giải tình huống,“Đạo diễn Ridley - Scott là từ Simon - West trong tay tiếp nhận hạng mục, thời gian thật khẩn trương, toàn bộ diễn viên đều sẽ thông qua bên trong thử vai sinh ra, đây là một bộ căn cứ chân thật sự kiện cải biên chiến tranh hí, liên diễn viên tất yếu quân sự huấn luyện thời gian đều áp súc , cho nên gần nhất biểu diễn qua cùng loại đề tài diễn viên, thử vai trung sẽ có ưu thế.”

“Ngươi thử vai nào nhân vật?” James - McAvoy hỏi.

Matthew lắc đầu,“Hẳn là Huth trung sĩ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói.”

James - McAvoy xác nhận,“Đó chính là mấy cái trọng yếu nhân vật trung một , so với ta nhân vật vai diễn trọng nhiều.”

“Chú ý Tom - Hardy !” Michael - Fassbinder nhắc nhở nói,“Cái kia gia hỏa luôn luôn tự đại kiêu ngạo, lần trước tại chúng ta nơi này ăn mệt. James, còn có Matthew, các ngươi nếu có thể thông qua thử vai, tại trong kịch tổ phải chú ý đề phòng hắn.”

Matthew lại cường điệu nói,“Đây là Ridley - Scott cùng Jerry - Bruckheimer kịch tổ, nếu đối phương không gây chuyện, chúng ta tốt nhất cái gì cũng đừng làm.”

Michael - Fassbinder James - McAvoy gật đầu,“Matthew nói đúng.”

Hắn cùng James - McAvoy cứ việc tuổi trẻ khí thịnh, nhưng cũng là có nhất định xã hội lịch duyệt nhân.

“Xem chúng ta nói ......” Matthew không khỏi lắc lắc đầu,“Giống như chúng ta đã thông qua thử vai lấy đến nhân vật như vậy.”

James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder đều nở nụ cười, người trước càng là hỏi,“Michael, ngươi không đi thử xem? Như vậy chúng ta ba lại có khả năng tại một trường quay .”

Michael - Fassbinder chăm chú suy xét một hồi,“Ta quay đầu cùng người đại diện nói một tiếng, bất quá hi vọng không lớn, của ta người đại diện cùng Ridley - Scott cùng Jerry - Bruckheimer không quen.”

Matthew cùng James - McAvoy có cơ hội tham dự Black Hawk Down bên trong thử vai, tất cả đều là người đại diện quan hệ, cũng giúp không được gì.

Ba người bữa cơm này vẫn ăn đến tiếp cận buổi chiều hai giờ, mới phần mình rời đi.

Matthew không có ra Burbank, đi Thiên Sứ trù tính công ty thấy Helen - Hermann một mặt, Helen - Hermann đã lấy đến Black Hawk Down kịch tổ thử vai mời, bởi thời gian khẩn trương, thử vai liền an bài ở tuần sau thứ ba.

Helen - Hermann lợi dụng mấy ngày này thời gian, chuyên môn đi kịch tổ tại Pasadena thị nơi ở tạm thời cùng Ridley - Scott thấy một mặt, tuy rằng trọng yếu một ít nhân vật diễn viên nhân tuyển, Jerry - Bruckheimer lời nói quyền càng nặng, nhưng Matthew thông qua thử vai tỷ lệ vẫn là tương đối cao .

Dùng lời của nàng đến nói, có 50% khả năng.

Này tại Hollywood phi ngôi sao diễn viên thử vai trong, tuyệt đối là siêu cao thông qua tỷ lệ.

“Ngươi không cần thả lỏng......” Helen - Hermann vì phòng ngừa Matthew đại ý, cố ý dặn dò,“Nếu Jerry - Bruckheimer thử vai khi trực tiếp phủ quyết điệu ngươi, Ridley - Scott một điểm biện pháp cũng không có.”

“Ta biết.” Matthew làm sao có khả năng đại ý, chỉ biết một vạn phân cố gắng,“Điểm ấy ngươi yên tâm.”

Đàm hoàn Black Hawk Down thử vai, Helen - Hermann bỗng nhiên chuyển đề tài,“Ngươi cùng Britney - Spears thế nào ?”

“Rất tốt a.”

Đối với Helen - Hermann hỏi công tác ngoại sự tình, Matthew có chút ngạc nhiên,“Ngươi chừng nào thì quan tâm lên ta công tác bên ngoài sự tình ?”

“Công tác bên ngoài sự tình?” Helen - Hermann thoáng đề cao ngữ điệu,“Matthew, ngươi cho rằng sinh hoạt cá nhân là công tác bên ngoài sự tình sao?”

Nàng lộ ra một ý vị không rõ tươi cười,“Đối với diễn viên, nhất là ngôi sao diễn viên đến nói, căn bản không tồn tại công tác bên ngoài sự tình, sinh hoạt cá nhân đồng dạng là công tác một bộ phận !”

Matthew suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận Helen - Hermann nói rất có đạo lý.

“Vậy ngươi yên tâm hảo.” Hắn dứt khoát nói,“Ta cùng Britney rất ổn định, tạm thời cũng không có sáng tỏ tính toán, trước mắt còn không có truyền thông phóng viên nhận ra.”

Thực ra Matthew rất rõ ràng, sở dĩ phóng viên cùng cẩu tử không có chú ý tới bọn họ hai, chính yếu nguyên nhân chính là hắn cùng Britney gặp mặt số lần quá ít .

Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hai người công tác đều rất bận .

Helen - Hermann trong lòng rất ngạc nhiên, lại không có lại hỏi.

Tại nàng nghĩ đến, như vậy chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều lại bao giờ cũng là cách phi thường xa một đôi thanh niên nam nữ, không qua bao lâu liền sẽ chia tay, thời gian cùng cự ly tuyệt đối là cảm tình sát thủ, Hollywood có bao nhiêu mô phạm phu thê hoặc là tình lữ là vì điểm này mà chia tay.

Không nghĩ tới là, nghe Matthew khẩu khí, hắn cùng với Britney ở giữa giống như cảm tình rất ổn định.

Nàng xem Matthew liếc nhìn, lại nghĩ đến người đại diện giới về Britney nghe đồn, không khỏi mặc niệm: Có lẽ đại não tư duy bất đồng với thường nhân hai tên có độc đáo ở chung phương thức?

Britney - Spears có phải hay không giống như trong lời đồn EQ tương đối thấp, hằng ngày sinh hoạt trung tương đối vụng về, nàng không thể xác định, nhưng Matthew gã này......

Có đôi khi, nàng thật muốn gõ ra Matthew đầu, xem xem như vậy một ti bỉ vô sỉ cố tình lại có điểm mấu chốt nhân, bên trong đến cùng trang cái gì.

Tại Thiên Sứ trù tính công ty vẫn đợi đến tan tầm, Matthew mới rời đi về nhà, đơn giản nếm qua cơm tối, tìm ra [ Hắc Ưng rơi xuống: Một hiện đại chiến tranh cố sự ], lật xem lên, này thiên kỷ thực đưa tin, phỏng vấn rất nhiều đương sự, nội dung tỉ mỉ xác thực.

Tỷ như thẳng chỉ năm đó lần đó hành động trung, tuy rằng bộ phận quân Mỹ là làm Liên Hiệp Quốc duy hòa bộ đội vi hoàn thành chủ nghĩa nhân đạo sứ mệnh tiến vào Mogadishu , nhưng du kỵ binh bộ đội chấp hành lại là Mĩ quốc can thiệp chính sách, hi vọng thông qua tróc nã Somalia cao cấp quân sự tướng lãnh mà suy yếu Aidid quân chính phủ thực lực, cũng cuối cùng đạt tới phủ định Eddie đức mục đích .

Cứ việc lật xem qua rất nhiều lần kỷ thực đưa tin , bất quá Matthew rất rõ ràng, kỷ thực đưa tin cùng kịch bản có rất lớn khác biệt,[ Hắc Ưng rơi xuống: Một hiện đại chiến tranh cố sự ] chỉ có thể xem như trọng yếu tham khảo.

Từ Ridley - Scott râu quai nón trợ thủ Jack bên kia truyền đến tin tức, lần này bên trong thử vai vừa thấy lý lịch, nhị xem tạo hình.

Matthew bỗng nhiên nhớ tới thử vai Ronald Speirs tiền vị kia đặc huấn qua hắn huấn luyện viên Hawke - Breton, vội vàng cầm ra di động tìm kiếm điện thoại, may mắn hắn số điện thoại còn tại, xem xem thời gian không tính muộn, gọi qua.

Bên kia tiếp điện thoại nhân chính là Hawke - Breton, Matthew chỉ báo lên danh tự, hắn liền nhớ lại lúc ấy huấn luyện sự tình.

Matthew đơn giản nói với hắn dưới tình huống hiện tại, tính toán đi Black Hawk Down kịch tổ thử vai phía trước mấy ngày này, cam kết Hawke - Breton tại lại chỉ đạo hắn tiến hành một lần đột kích đặc huấn.

Hawke - Breton vừa lúc có thời gian, thống khoái đáp ứng xuống dưới, chung quy Matthew là tiêu tiền cam kết hắn, cũng không phải khiến hắn miễn phí chỉ đạo.

Tuy rằng không biết có thể khởi bao nhiêu đại tác dụng, nhưng Matthew căn cứ lâm trận mới mài gươm không khoái cũng quang ý tưởng, mặt sau hai ngày bên trong, trừ tiếp tục nghiên cứu Thiên Sứ trù tính công ty cung cấp tương quan tư liệu ngoại, lại một lần nữa mượn Helen - Hermann gia tiểu nông trường, bắt đầu ngắn hạn cơ bản quân sự kỹ năng đột kích huấn luyện.

Helen - Hermann cũng duy trì hắn thực hiện, Matthew còn khiến nàng dùng máy ảnh kỹ thuật số, chuyên môn quay chụp mấy tấm huấn luyện khi ảnh chụp.

Lần này đột kích huấn luyện vẫn duy trì liên tục đến tham gia thử vai một ngày trước, cứ việc chỉ có ngắn ngủi vài ngày, Matthew lại cảm giác lại về đến quay chụp Band of Brothers khi trạng thái.

Cuối cùng một ngày huấn luyện chỉ tiến hành nửa ngày, theo sau Matthew cùng Hawke - Breton thanh toán phí dụng, rời đi nông trường phản hồi Westwood khu, triệt để thu thập dưới chính mình, tỷ như đem dần dài tóc cắt thành tóc ngắn, đã lâu không cạo râu cố ý lưu lên, để phù hợp Huth trung sĩ hình tượng.

Trở lại chung cư, Matthew mở ra máy tính, riêng ở trên mạng tra tìm một phen, thông qua Yahoo tìm tòi, tìm không thấy bất cứ Black Hawk Down thông báo tuyển dụng diễn viên tin tức, giống như kịch tổ thông báo tuyển dụng diễn viên vỏn vẹn tại một đặc biệt trong giới truyền lưu.

Bên này hệ thống mạng thông dụng cùng phát triển trình độ, viễn siêu Matthew tưởng tượng, cũng có thể khiến hắn hưởng thụ internet mang đến tiện lợi.

Matthew tại mấy cái điện ảnh trang web lật lật, đi đến một chuyên môn thống kê box office trang web, phát hiện Gladiator mấy ngày hôm trước tại Bắc Mĩ hạ ánh , cuối cùng Bắc Mĩ box office dừng lại tại 1 ức 8700 vạn dollar trở lên thượng, toàn cầu box office cũng có tiếp cận 4 ức dollar , hơn nữa phim tại hải ngoại địa khu chiếu phim xa không tới kết thúc thời điểm.

Theo sau, hắn lại nhìn mấy thiên cùng Gladiator tương quan tin tức, từ đưa tin trung biết được, Gladiator toàn cầu box office đã có thể xếp đến toàn cầu box office tổng bảng tiền bốn mươi hàng ngũ trong , cũng là niên độ box office tổng quán quân hữu lực kẻ tranh đoạt.

Này mấy đều là thời đại mang đến sai biệt, Matthew mơ hồ nhớ rõ, giống như 2010 năm sau, box office mười ức dollar trên đây điện ảnh thường xuyên xuất hiện.

Hiện tại chỉ có một bộ [ tàu Titanic ] toàn cầu box office vượt qua mười ức dollar.

Thời gian dần muộn, Matthew chuẩn bị sớm điểm nghỉ ngơi, nghỉ ngơi phía trước, riêng lấy ra usb, đem Helen - Hermann quay chụp huấn luyện ảnh chụp truyền đến cá nhân trên blog.

Matthew chỉ upload nhất trương, trên ảnh chụp hắn dáng người cao ngất, chăm chú nhìn phương xa.

“Chờ đợi ! chứng kiến !”

Đây là hắn vi ảnh chụp phụ gia văn tự.

Hôm nay hắn Blog có năm người chú ý, bất quá nhắn lại vẫn là chỉ có Elena - Boyar một người.

Phát hoàn này thiên xứng đồ Blog, Matthew tắt máy ngủ, sáng sớm hôm sau đúng giờ rời giường, thu thập hảo chính mình, cùng Helen - Hermann thông điện thoại, lái xe chạy tới Los Angeles vệ tinh Tiểu Thành Pasadena thị, chuẩn bị tham gia Black Hawk Down thử vai.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 121: Nhân Sinh Sỉ Nhục

“Nghe ta nói, Matthew.”

Hoá trang sư đang tại vi Matthew thượng trang, râu quai nón Jack đứng ở bên cạnh, dặn dò nói,“Đại khái còn có hai mươi phút, Ridley cùng Jerry - Bruckheimer liền sẽ lại đây, thử vai liền ở nơi này, ngươi không cần khẩn trương, bọn họ chỉ là xem xem của ngươi tạo hình.”

“Hảo.” Thừa dịp hoá trang sư đi cầm này nọ, Matthew quay đầu đối Jack cười cười,“Cám ơn.”

Jack khẽ lắc đầu,“Một điểm việc nhỏ mà thôi.” Hắn lại bỏ thêm một câu,“Nhà ta cùng Helen là thế giao, nàng bận rộn ta nhất định phải bang.”

Matthew có thể nghe hiểu trong đó lời ngầm, Jack tựa hồ không tưởng cùng hắn như vậy tiểu diễn viên nhấc lên quá nhiều quan hệ, hỗ trợ hoàn toàn là xem tại Helen - Hermann phân thượng.

Đối với điểm này, hắn có thể thản nhiên nhận, dựa theo Helen - Hermann thuyết pháp, râu quai nón Jack phát triển mục tiêu chính là Jerry - Bruckheimer như vậy kim bài người sản xuất, trước mắt chỉ là tại tích cóp tư lịch cùng kinh nghiệm.

Black Hawk Down kịch tổ cử hành là bên trong thử vai, thử vai trình tự tương đối đơn giản, xa không giống công khai thử vai như vậy rườm rà, hơn nữa tham gia thử vai diễn viên số lượng cũng không nhiều.

Hoá trang rất nhanh hoàn thành, bởi thử vai là một quân nhân nhân vật, cùng Band of Brothers kịch tổ hoá trang khi cùng loại, hoá trang sư vỏn vẹn đơn giản phác thảo Matthew mặt bộ đường cong, đột hiện ra cường tráng kiên nghị khí chất, do đó sử ngũ quan càng thêm lập thể rõ ràng.

Theo sau, tạo hình sư vi Matthew chọn lựa hai bộ Hợp Thể quân trang, Matthew vi thử vai làm một đoạn thời gian chuẩn bị , tự nhiên nhận ra này hai bộ quân trang một bộ thuộc về lục quân tam giác châu bộ đội, một khác bộ là du kỵ binh bộ đội.

Hai bộ quân trang tất cả đều là tác chiến phục, bất quá không có mũ giáp cùng vũ khí trang bị.

Matthew còn tại phòng thay quần áo trung đổi lục quân tam giác châu bộ đội quân phục, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên, tiếp theo chính là Jack chào hỏi thanh âm, sau đó lại là hai nam nhân nói chuyện thanh âm.

Hắn phỏng đoán hẳn là Ridley - Scott cùng Jerry - Bruckheimer đến.

“Này diễn viên gọi là Matthew - Horner, Texas nhân.” Bên ngoài có tiếng nói chuyện truyền đến, râu quai nón Jack rõ ràng tại giúp hắn,“Matthew - Horner quá khứ biểu diễn vài vai diễn toàn bộ là chiến tranh hí nhân vật, Gladiator trung biểu diễn cùng Rome quân đoàn đối trận Germanic Dã Man nhân thủ lĩnh, còn tham diễn DreamWorks cùng hbo hợp tác Band of Brothers, từ năm trước tháng mười một đến năm nay tháng năm, vẫn ở bảo trì quân sự huấn luyện.”

Jerry - Bruckheimer giống như không có đặc biệt tỏ vẻ, Matthew chỉ nghe hắn bình thản nói,“Ân, ta biết.”

Phòng thay quần áo bên ngoài, Jack không nói gì thêm, hắn chỉ là một chấp hành người sản xuất, đã đem Matthew - Horner ưu thế tất cả đều báo cho biết Jerry - Bruckheimer, nói thêm nữa mà nói có khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại.

Ridley - Scott thủy chung không nói gì, Jerry - Bruckheimer nhìn xem đồng hồ, đối diện phòng thay quần áo môn đột nhiên mở ra, một danh thân hình cao lớn binh lính từ trốn đi ra, đi đến bọn họ hai đối diện, nghiêm đứng ổn, sau đó đánh một tiêu chuẩn mĩ thức quân lễ.

Jerry - Bruckheimer nhìn Matthew, thoáng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ gặp một sĩ binh?

“Ngươi phía trước từng làm binh?” Hắn không khỏi hỏi.

“Không có !” Matthew biết chính mình tỉ mỉ chuẩn bị xuất trướng có hiệu quả ,“Ta tại tham diễn Band of Brothers trong lúc, nhận qua nghiêm hà quân sự huấn luyện.”

Jerry - Bruckheimer thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía bên cạnh Ridley - Scott,“Ngươi là đạo diễn, cảm giác thế nào?”

Ridley - Scott cái gì cũng không có nói, chỉ là gật gật đầu.

“Hảo, liền đến nơi này đi.” Jerry - Bruckheimer đối Matthew nói,“Không cần lại đi đổi đệ nhị bộ.”

Hắn là kịch tổ nắm quyền người sản xuất, trực tiếp đi đến Matthew trước mặt, vươn ra một bàn tay,“Hoan nghênh ngươi gia nhập kịch tổ, Matthew - Horner.”

Matthew nhanh chóng nghênh tiến lên hai bước, tại Jerry - Bruckheimer trên tay dùng lực nắm một chút,“Đây là vinh hạnh của ta.”

Jerry - Bruckheimer không có nhiều lời, đối Ridley - Scott nói,“Chúng ta đi thôi, Jonny Lee Miller cùng hắn người đại diện hẳn là nhanh đến , chúng ta đi cùng bọn họ nói chuyện.”

“Jonny Lee Miller?” Matthew bắt giữ đến một quen thuộc danh tự.

Ridley - Scott cùng Jerry - Bruckheimer ly khai, Matthew không có lập tức đi tẩy trang thay quần áo, hỏi Jack,“Jonny Lee Miller cũng đến thử kính sao?”

Đây không phải bí mật, Jack thuận miệng nói,“Lại đây đàm hợp đồng . Vốn kịch tổ mời là Ewan McGregor, nhưng hắn lịch phát hành không thích hợp, hướng kịch tổ đề cử Jonny Lee Miller.”

Jack hảo kỳ hỏi Matthew,“Ngươi nhận thức hắn?”

“Không biết.” Matthew nhanh chóng tìm lý do,“Ta xem qua hắn cùng Ewan McGregor diễn viên chính Trainspotting, thực thích bọn họ biểu diễn.”

Jack không có hoài nghi, nói,“Ngươi tẩy trang đi, ta đi trước thông tri Helen. Khiến nàng đi vì ngươi đàm hiệp ước, tranh thủ mau chóng ký kết hợp đồng, để tránh xuất hiện không tất yếu biến hóa.”

“Ân.” Matthew gật gật đầu,“Phiền toái ngươi , Jack.”

Hắn biết mau chóng thu phục hiệp ước mới ổn thỏa, Hollywood kịch tổ thông qua thử vai, mặt sau lại bị đổi diễn viên không phải không có.

Tẩy trang xong đổi về chính mình quần áo, Matthew rời đi tạo hình thất, đi đến một gian phòng nghỉ, Helen - Hermann không ở nơi này, hẳn là cùng kịch tổ đi đàm hắn hợp đồng .

Matthew từ sáng nay đi đến kịch tổ đến hiện tại, cũng có sở cảm giác, đại khái thời gian xác thật phi thường khẩn trương, kịch tổ công tác hiệu suất tương đương cao.

Dựa theo loại tình huống này phỏng đoán, chỉ cần Helen - Hermann điều kiện cùng kịch tổ chênh lệch không lớn, hôm nay liền có thể giải quyết hiệp ước vấn đề.

Trong phòng nghỉ ngơi ngồi một hồi, lục tục lại có nhân đi vào đến, cơ bản đều là diễn viên cùng người đại diện, Matthew ngẫu nhiên cũng có thể nghe được bọn họ nói chuyện thanh âm, trong những người này có đã thông qua thử vai, đang tại chờ đợi cùng kịch tổ ký ước, còn có là tại xếp hàng tham gia thử vai.

Matthew nhìn nhìn, không có quen thuộc gương mặt, James - McAvoy thử vai, là tại mặt sau trong vài ngày.

“Jonny Lee Miller sẽ không đến đi?” Hắn nhìn phòng nghỉ nhập khẩu bên kia, nói thầm,“Không biết hắn nhận hay không được ta.”

Nghĩ đến hẳn là sẽ không nhận thức, khi đó băng ghi hình sự kiện, chân chính người biết chuyện chỉ có hắn cùng Angelina - Jolie hai người, Angelina - Jolie sẽ không để lộ tin tức, chính hắn khẳng định cũng sẽ không nói lung tung.

Tính lên, hắn chỉ là trước sau cấp Jonny Lee Miller đưa qua hai lần người mẫu, gặp qua hai lần mà thôi.

Matthew vừa định thu hồi ánh mắt, phòng nghỉ lối vào thiểm tiến vào một quen thuộc bóng người, hắn khẽ cau mày, ánh mắt rơi vào trên thân người này.

Tom - Hardy vừa mới tiến phòng nghỉ, liền nhạy bén nhận thấy được có người tại nhìn chằm chằm chính mình xem, tiếp liền phát hiện nhất trương khiến hắn ký ức khắc sâu gương mặt.

Hắn tưởng cũng không có tưởng, trực tiếp đi qua, nói,“Matthew - Horner !”

“Đã lâu không gặp , Tom.” Matthew thấy hắn khí thế hùng hổ, cười chỉ chỉ bên cạnh ghế dựa,“Đừng khách khí, tùy tiện tọa.”

Tom - Hardy nhìn chằm chằm Matthew nhìn một hồi, phát hiện phòng nghỉ bên trong người đều đang nhìn hắn, nghĩ đến tửu ba lần đó bị Matthew kích động người vây xem, nhanh chóng kéo ra ghế dựa ngồi xuống.

“Ngươi như thế nào ở trong này?” Tom - Hardy hỏi xong những lời này, lập tức ý thức được , nâng tay chỉ Matthew,“Ngươi cũng muốn tham diễn Black Hawk Down?”

Matthew nhún vai,“Không sai, ta đã thông qua thử vai .”

“Hảo !” Tom - Hardy nhìn Matthew, đột nhiên gật đầu, đồng thời dùng một loại kỳ quái ngữ điệu nói,“Rất tốt ! phi thường tốt !”

“Ta cũng hiểu được rất tốt a.” Matthew cố ý nói,“Tom, chúng ta lại có thể đồng trường tiêu hí , ngươi lần trước biểu diễn, khiến ta ấn tượng khắc sâu a.”

Tom - Hardy nháy mắt hắc mặt, lần trước hai người đồng trường biểu diễn, nhất định là nhân sinh của hắn sỉ nhục !

“Matthew !” Phòng nghỉ cửa truyền đến Helen - Hermann thanh âm,“Matthew - Horner !”

Matthew không lại quản Tom - Hardy, đứng lên đối bên kia vẫy vẫy tay,“Helen, ta tại đây đâu.”

Helen - Hermann nhìn chằm chằm bên này nhìn thoáng qua, đối với hắn hơi hơi lắc lư đầu,“Đi theo ta, ta cần ngươi ký tên.”

Matthew lập tức đi ra phòng nghỉ, cùng Helen - Hermann triều thang máy gian đi, hỏi,“Hợp đồng nhanh như vậy liền đàm phán ổn thỏa ?”

“Kịch tổ thời gian khẩn trương, dự toán sung túc.” Helen - Hermann vừa đi vừa nói chuyện,“Ngươi quá khứ ba nhân vật, cũng rất phù hợp kịch tổ yêu cầu, bọn họ khai ra điều kiện tổng thể đến nói coi như hậu đãi, không cần quá mức cò kè mặc cả.”

Chuyển vào thang máy gian, vừa lúc có thang máy lại đây, hai người tiến vào thang máy, gặp bên trong không có người khác, Helen - Hermann trực tiếp hỏi,“Ngươi cùng người nháo mâu thuẫn ?”

“Không phải.” Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Người nọ cũng biểu diễn qua Band of Brothers, theo ta diễn qua một hồi đối thủ hí, biểu hiện rất không xong, chọc giận đạo diễn David - Frankel, bị xóa đi đại bộ phận vai diễn, không biết hắn nghĩ gì, thế nhưng đem trướng tính đến của ta trên đầu.”

Helen - Hermann nghĩ đến Matthew nhất quán biểu hiện, không quá tin lời hắn,“Thật?”

“Đương nhiên là thật .” Matthew bất đắc dĩ xòe tay,“Đây là kịch tổ chúng mục nhìn trừng hạ phát sinh sự tình, rất nhiều người đều biết.”

Thang máy mở ra, Helen - Hermann dẫn đầu đi ra, nói,“Không cần dễ dàng cùng người nổi xung đột.”

Matthew vừa định biện giải, nàng lại ném lại đây một câu,“Lại càng không muốn e ngại cạnh tranh !”

“Ách......” Matthew hơi làm tự hỏi, nói,“Ta hiểu được.”

Hắn cùng Helen - Hermann, vào tới gần thang máy gian văn phòng, kịch tổ phụ trách phương diện này chấp hành người sản xuất đã định ra hảo hiệp ước, Matthew tiếp nhận sau cơ bản xem một lần, đẳng luật sư cùng diễn viên công hội đại biểu lại đây sau, ở trên hiệp ước ký danh.

Này phân hiệp ước đãi ngộ, cùng hắn tại [ xác ướp trở về ] không sai biệt lắm, bất quá thù lao phương diện có rõ ràng gia tăng, đạt tới mười lăm vạn dollar.

Tuy rằng cùng thành danh diễn viên thù lao không có cách nào khác so, nhưng Matthew vẫn là rất hài lòng , hôm nay hắn căn bản không có lấy được ra tay nhân vật, Band of Brothers chưa hoàn thành hậu kỳ chế tác,[ xác ướp trở về ] muốn sang năm kỳ nghỉ hè phát hành, Gladiator tuy rằng đại bán, nhưng hắn nhân vật tồn tại cảm rất thấp......

Ký tên qua hợp đồng, Matthew trở về liền muốn đóng gói hành lý chuẩn bị xuất phát, tại đi theo kịch tổ đi Morocco phía trước, kịch tổ sở hữu biểu diễn quân Mỹ binh lính diễn viên, vô luận danh khí lớn nhỏ, đều phải đi quân Mỹ một căn cứ tiến kỳ hạn mười ngày tập huấn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 122: Cố Nhân Gặp Nhau

Ký hoàn diễn viên hợp đồng ngày hôm sau, Matthew được đến kịch tổ thông tri, chín tháng mười lăm hào đi kịch tổ tập hợp, thống nhất ngồi xe chạy tới Los Angeles phụ cận Edward không quân căn cứ, nhận quân đội cung cấp cơ bản quân sự huấn luyện, sau đó lại cưỡi kịch tổ bao máy bay chạy tới Morocco, tiến hành kỳ hạn bốn đến năm tháng quay chụp.

Hắn đóng vai nhân vật Huth trung sĩ, lệ thuộc vào tam giác châu bộ đội, đơn giản điểm đến nói chính là một vị mãnh hán hình quân nhân.

Từ phương diện này đến nói, Ridley - Scott cùng Jerry - Bruckheimer kinh nghiệm phong phú, xem diễn viên ánh mắt rất chuẩn.

Theo sau, Matthew tiếp đến James - McAvoy đánh tới điện thoại, James - McAvoy cũng thông qua thử vai, nhân vật là gọi là Zurik binh lính.

Đây cũng là hảo tin tức, tối thiểu tại trong kịch tổ có người quen.

Cự ly kịch tổ tập huấn còn có không đến một tuần thời gian, Matthew không có tiếp tục tại Los Angeles đợi không, chuyên môn bay một chuyến Đông Á, đi Nhật Bản thấy Britney, Nhật Bản có thể nói là Mĩ quốc lưu hành văn hóa phá giá , Britney đĩa nhạc công ty cùng trù tính công ty đương nhiên sẽ không bỏ qua tại Nhật Bản thị trường vớt tiền cùng mở rộng lực ảnh hưởng cơ hội, Britney tổng cộng muốn tại Nhật Bản năm bất đồng thành thị cử hành liveshow.

Giống như vài lần trước như vậy, Matthew cùng Britney đều là vội vàng gặp gỡ, căn bản không có quá nhiều thời gian ở chung, bởi Black Hawk Down kịch tổ sắp tập hợp, Matthew tại Tokyo đợi không đến hai ngày, lại quay trở về Los Angeles.

Trở về sau, hắn bắt đầu vi kế tiếp Phi Châu hành làm chuẩn bị.

Tại Matthew nhận tri bên trong, Phi Châu căn bản chính là hỗn loạn cùng bần cùng đại danh từ, hắn chuyên môn ở trên mạng internet tra xét một chút, Morocco tình huống tốt hơn nhiều, xem như Phi Châu khó được cục diện chính trị ổn định quốc gia, bất quá chỗ Phi Châu Tây Bắc đoan, cùng Sahara sa mạc trực tiếp tiếp lãng, khí hậu tương đối nóng bức.

Vì thế, Matthew chuyên môn đi Los Angeles Trung Quốc thành, mua trừ nóng kháng nhiệt thánh phẩm -- tinh dầu, dầu cù là cùng Hoắc Hương chính khí thủy, làm chuẩn bị bất cứ tình huống nào.

Tập hợp xuất phát ngày đó, Matthew kêu taxi xe, mang theo một thùng lớn hành lý, đúng giờ đi đến Pasadena thị kịch tổ trú địa.

Hắn tới không tính sớm, kịch tổ ở tiểu lâu phía trước cùng trong đại sảnh, đã tụ tập không thiếu diễn viên, nhưng Matthew không có nhìn thấy quen thuộc nhân, tại đại sảnh trong tìm láng giềng gần thủy tinh mạc tường địa phương, kiên nhẫn đợi lên.

Không quá lâu, hắn nhìn thấy James - McAvoy đi đến, vội vàng vẫy tay,“James, bên này.”

James - McAvoy lưng một bao, kéo rương hành lý, đi tới Matthew bên này.

“Ta tới được thời điểm......” James - McAvoy chỉ chỉ thủy tinh mạc ngoài tường,“Nhìn thấy Tom - Hardy .”

Matthew khẽ lắc đầu,“Coi như hắn không tồn tại hảo.”

James - McAvoy buông xuống rương hành lý, nói,“Đáng tiếc Michael không ở a.”

Đừng nói thử vai , Michael - Fassbinder căn bản không có đạt được kịch tổ thử vai mời.

Matthew vỗ vỗ bờ vai của hắn,“Đây không phải chúng ta có thể quyết định .”

“Mau nhìn !” James - McAvoy chọc a chọc Matthew,“Tom - Hardy vào tới.”

Matthew quay đầu nhìn về phía môn bên kia, nhìn thấy Tom - Hardy cùng một cái khác hắn nhận thức nhân cùng nhau tiến vào, khẽ nhíu mày,“Hắn như thế nào cùng Jonny Lee Miller cùng một chỗ?“

Cùng Tom - Hardy cùng nhau vào người chính là Angelina - Jolie chồng trước Jonny Lee Miller.

James - McAvoy ngược lại là không cảm giác kỳ quái, thuận miệng nói,“Tom - Hardy cùng Johnny - lý - Miller người đại diện hình như là cùng một.”

Matthew gật gật đầu, không nhắc lại phương diện này sự, chủ động chuyển đề tài, cùng James - McAvoy hàn huyên hơn hai mươi phút, kịch tổ thuê hai chiếc xe bus chạy đến tiểu lâu phía trước mặt, bọn họ kéo hành lý, xếp hàng lên Bus.

Edward không quân căn cứ cự ly Los Angeles chừng một trăm năm mươi km, lên xe sau James - McAvoy lấy di động ra chơi trò chơi, rất nhanh liền đổ nghiêng ở trên chỗ ngồi ngủ, Matthew mị một hồi, lại không cách nào nhập miên, dứt khoát móc ra kịch bản nhìn lên.

Tuy rằng lấy đến kịch bản thời gian không dài, nhưng thuộc về Huth trung sĩ vai diễn, hắn đã nhớ kỹ, hiện tại chủ yếu làm là đem nhân vật nhân vật đặt ở toàn bộ đại hoàn cảnh bên dưới.

Giống loại này căn cứ hiện thực sự kiện cải biên, lại liên lụy đến quân sự cùng quốc tế chính trị phim, diễn viên cần lý giải không chỉ là chính mình nhân vật, còn có chỉnh bộ phim bối cảnh, giới hạn trong vị trí xã hội giai tầng cùng với từng nhãn giới hạn chế, hắn đối quốc tế chính trị một điểm đều không mẫn cảm, chỉ có thể thông qua trong tay tư liệu đến lý giải.

Lấy Matthew đọc qua tư liệu sau lý giải, Somalia hỗn loạn khẳng định là này mấy Tây phương quốc gia thực dân cùng đoạt lấy Phi Châu dẫn đến kết quả, lão mĩ tại Somalia đóng quân nhìn như là hưởng ứng Liên Hiệp Quốc mời, kỳ thật là Clinton mặt mũi công trình.

Lúc ấy chiến tranh lạnh đã kết thúc, Somalia vừa phi chiến lược trọng địa cũng không có bất cứ có giá trị chiến lược tài nguyên, bởi vậy ngay từ đầu lão mĩ đối đóng quân duy trì hòa bình cũng không cảm thấy hứng thú, đương Liên Hiệp Quốc chủ động yêu cầu Mĩ quốc cung cấp hiệp trợ khi, lão Bush tiếp được hình tượng này công trình, phái khiển quân đội vận chuyển cứu viện vật tư.

Sau này Somalia tình huống duy trì liên tục chuyển biến xấu, khiến cho Liên Hiệp Quốc thông qua tân quyết nghị, dùng vũ lực đến duy trì Somalia trị an cùng cứu tế hành động, cưỡng chế thực hành hòa bình.

Lúc này, Clinton tân được tuyển vi Mĩ quốc tổng thống, dựa theo Matthew phán đoán, có lẽ Clinton là như vậy suy xét , nếu khiến toàn thế giới nhìn thấy quân Mỹ áp dụng hành động sử Somalia nhân dân được đến hòa bình cùng ấm no, sẽ có rất lớn quan hệ xã hội hiệu ứng, liền quyết định đem cái này hình tượng công trình tiếp tục làm đi.

Vì thế, Hắc Ưng phi cơ trực thăng từ trên trời bị đánh xuống dưới.

Đương nhiên, hắn đối chính trị cùng quân sự lý giải cực kỳ hữu hạn, này mấy đều là xem qua tư liệu sau miên man suy nghĩ.

Loại này sự kiện bối cảnh, khẳng định so với hắn tưởng , thậm chí trên kịch bản thuyết minh , đều phải phức tạp nhiều.

Nhìn kịch bản, nghĩ này mấy có không , Matthew không biết lúc nào cũng ngủ, lại tỉnh lại thời gian, Bus đã ra Los Angeles địa khu.

“Hải, hỏa kế !”

Quá đạo bên kia kề bên hắn một hai mươi tuổi tả hữu người da trắng diễn viên thấu lại đây hỏi,“Có kẹo cao su sao?”

Matthew lấy qua bao tìm tìm, cầm ra cả đều cho hắn,“Cầm đi.”

Người nọ phỏng chừng tính cách tương đối sang sảng, cũng không khách khí, kế tiếp sau, nói,“Cảm tạ, hỏa kế.”

Hắn dỡ ra một khối ném vào trong miệng, lại đối Matthew nói,“Ta là Ben Foster.”

“Matthew - Horner.” Matthew tự giới thiệu hoàn tất, lại chỉ chỉ còn đang ngủ James - McAvoy,“Hắn là James - McAvoy, bằng hữu của ta.”

Hai người thấp giọng hàn huyên một hồi, tại Matthew nói bóng nói gió dưới, tính cách sảng khoái Ben Foster rất nhanh liền đem chính mình gốc gác phun ra sạch sẽ.

Hắn đến từ bang Massachusetts, là một Do Thái duệ, đã tại [ ngân tuyến kinh bạo điểm ],[ tự do cao địa ] cùng [ tương lai thiểm ảnh ] trung biểu diễn qua nhân vật, bất quá cũng đều là một ít nhân vật.

“Của ngươi nhân vật là nào?” Ben Foster hỏi.

Matthew cũng không giấu diếm, nói thẳng,“Huth trung sĩ.”

“Vẫn là ngươi nhân vật hảo.” Ben Foster không phải không có hâm mộ,“Vai diễn so với ta binh lính trọng nhiều.”

Lại hàn huyên một hồi, Matthew gặp Bus trung dần dần im lặng, ngủ người càng lúc càng nhiều, chủ động gián đoạn cùng Ben Foster nói chuyện phiếm, cũng nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Rốt cuộc, trải qua hai giờ xe trình, xe bus đến Edward không quân căn cứ lối vào, bởi đây là quân Mỹ trọng yếu nhất căn cứ quân sự chi nhất, xe bus không thể vào trong, bao gồm Matthew ở bên trong gần trăm hào diễn viên, chỉ có thể xuống xe đi bộ.

Hạ xe bus, lấy hành lý, James - McAvoy còn buồn ngủ mông lung, đi theo Matthew mặt sau hướng tới căn cứ đại môn bên kia đi.

Đội ngũ trước nhất biên, râu quai nón Jack cùng với Lầu Năm Góc tại kịch tổ phối hợp viên, đang tại cùng bảo vệ cửa thương lượng.

Tươi đẹp dương quang sái ở trên mặt, James - McAvoy triệt để thanh tỉnh lại đây, thò tay đi đào di động, lại không mò đến, nhanh chóng đối Matthew nói,“Ta di động dừng ở trên xe .”

Matthew tiếp nhận hắn rương hành lý, nói,“Xe còn chưa đi, nhanh lên đi cầm, ta ở chỗ này chờ ngươi.”

James - McAvoy cũng không cùng Matthew khách khí, lại đem ba lô nhét vào trong tay hắn, nhanh chân liền hướng xe bus bên kia chạy, hắn vừa chạy đi, căn cứ đại môn bên kia vệ binh bắt đầu cho đi, các diễn viên bài rải rác đội ngũ, hướng về trong căn cứ đi.

Matthew không có động, đứng ở chỗ này đẳng James - McAvoy trở về.

Đại khái là nhìn thấy đội ngũ động , vẫn ở trên xe trốn Thái Dương vài danh đại bài diễn viên cũng xuống xe lại đây , Matthew thấy được nam chính Josh - Hartnett, mặt sau còn có Jonny Lee Miller, Jonny Lee Miller bên cạnh cùng Tom - Hardy.

Lại mặt sau, James - McAvoy cầm một di động, đang chạy bước nhỏ trở về.

Đẳng James - McAvoy chạy về Matthew bên này, Josh - Hartnett vừa lúc đi tới, hắn nhìn về phía Matthew hai người, Matthew đối với hắn cười cười, này người cao to diễn viên đồng dạng hồi lấy tươi cười.

Tiếp, Matthew liền cảm giác được giống như lợi kiếm bàn ánh mắt, đó là Tom - Hardy.

Matthew không có để ý hắn, kéo lên hành lý chuẩn bị đi, James - McAvoy trừng mắt nhìn bên kia liếc nhìn, từ Matthew trong tay tiếp nhận ba lô cùng rương hành lý......

Đột nhiên, cùng Tom - Hardy đi cùng một chỗ Jonny Lee Miller thả chậm cước bộ, hắn quay đầu nhìn về phía Matthew, rõ ràng sửng sốt một chút, khó có thể tin tưởng thần tình từ trên mặt chợt lóe mà qua.

Matthew cũng nhận ra Jonny Lee Miller ánh mắt, thậm chí mơ hồ nhìn thấy trên mặt hắn xuất hiện khác thường, lại bình tĩnh kéo rương hành lý, thoáng lạc hậu Tom - Hardy cùng Johnny - lý - Miller một đoạn cự ly, hướng đi căn cứ đại môn.

“Chẳng lẽ Jonny Lee Miller nhận ra ta đến đây?” Hắn trong lòng ý niệm chuyển động.

Jonny Lee Miller tiến vào căn cứ đại môn, quay đầu nhìn thoáng qua, gặp mặt sau kia hai người còn tại tiến hành an kiểm, hỏi,“Tom, ngươi nhận thức kia hai người sao?”

“Nhận thức.” Tom - Hardy vội vàng nói,“ đầu cao lại cường tráng cái kia gọi Matthew - Horner, một cái khác gọi James - McAvoy, đều là khốn kiếp.”

Jonny Lee Miller khẽ lắc đầu,“Không đạo lý a.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 123: Án Phát

“Ngươi nhận thức bọn họ?” Tom - Hardy hỏi.

Jonny Lee Miller lắc lắc đầu,“Có điểm quen mặt, cái kia Matthew - Horner cùng ta phía trước nhận thức một người có điểm giống.”

Hắn không nhớ rõ hồng chim cánh cụt phục vụ công ty cái kia tài xế danh tự , bất quá Matthew - Horner cùng hắn thật sự rất giống, nhưng một tiểu tài xế làm sao có khả năng trở thành Ridley - Scott kịch tổ diễn viên?

Xem xem bên cạnh Tom - Hardy không ngừng quay đầu, Jonny Lee Miller lấy di động ra, bấm gọi một dãy số,“Là ta. Ngươi đi hỏi hỏi hồng chim cánh cụt công ty, cấp Liszt gọi điện thoại, ta muốn sở hữu cho ta cung cấp qua phục vụ tài xế danh sách.”

Càng tưởng hắn càng cảm giác người này cùng lúc trước một tài xế bề ngoài rất giống.

Thông qua an kiểm, Matthew cùng James - McAvoy tiến vào Edward không quân căn cứ, đi đến một tập kết điểm, do quân Mỹ chiếc xe chở bọn họ hướng chuyên môn ký túc xá khu chạy tới.

Bọn họ vào ở tuy rằng cũng là quân doanh, lại là điều kiện coi như không sai hai người gian cùng ba người gian, nếu muốn nói có cái gì không tốt, đó chính là buồng vệ sinh quá nhỏ, không có tắm vòi sen thiết bị, tắm rửa mà nói muốn đi ký túc xá khu công cộng phòng tắm.

Nơi này dù sao cũng là căn cứ quân sự, cũng không có gì hảo oán giận , hơn nữa này vẫn là căn cứ chuyên môn vi kịch tổ chuẩn bị .

Dựa theo James - McAvoy tin tức này linh thông gia hỏa thuyết pháp, Lầu Năm Góc cùng Hollywood lục đại công ty đều có trường kỳ hợp tác quan hệ, thậm chí kiến có chuyên môn xử lý Hollywood sự vụ văn phòng, thường xuyên hướng một ít đại chế tác Hollywood điện ảnh cung cấp tài trợ, tỷ như nhân thủ, các thức vũ khí cùng căn cứ quân sự linh tinh, bất quá tiền đề là phim muốn tuyên dương quân Mỹ ngay mặt hình tượng.

Nghe hắn nói như vậy, Matthew lập tức nghĩ tới xem qua rất nhiều lần [ Transformers ], bên trong Mĩ quốc đại binh cơ hồ đoạt đi Optimus Prime nhóm nổi bật, giống cái gì Decepticon Megatron chi lưu, tại Mĩ quốc đại binh trước mặt tất cả đều là tra tra.

Black Hawk Down kịch tổ cũng tiếp nhận Lầu Năm Góc phương diện tài trợ, chẳng những có chuyên nghiệp nhân sĩ đảm đương quay chụp cùng huấn luyện cố vấn, còn cung cấp bao gồm Hắc Ưng phi cơ trực thăng ở bên trong phần đông vũ khí trang bị dùng cho quay chụp.

Thậm chí, Lầu Năm Góc còn phái khiển một chi năm người tam giác châu đặc chiến tiểu đội, hiệp trợ kịch tổ huấn luyện diễn viên cùng quay chụp phi cơ trực thăng tác hàng linh tinh độ khó cao màn ảnh.

Kịch tổ khẳng định cũng muốn vi quân Mỹ nói tốt, dù sao Matthew nhìn thấy kịch bản, miêu tả Mĩ quốc đại binh hết thảy không phải người xấu, nhưng này mấy loạn thất bát tao sự tình, cũng không tới phiên hắn đến suy xét.

Thẳng thắn giảng, hắn vẫn là một vì thoát khỏi xã hội tầng dưới chót cố gắng giãy dụa tiểu diễn viên, Phi Châu trên đại địa phát sinh kia vài sự chân tướng, căn bản không có hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu.

Vào ở Edward căn cứ ngày hôm sau, tiếp cận một trăm danh diễn viên liền bắt đầu huấn luyện, lần này huấn luyện cùng Matthew tại Band of Brothers kịch tổ trải qua huấn luyện có rõ ràng phân biệt, tham dự huấn luyện quân đội huấn luyện viên thêm kia năm danh tam giác châu bộ đội thành viên chừng hơn mười người, các diễn viên cũng không có phân chia đối đãi, còn có chính là không có đại lượng vận động thể năng huấn luyện.

Lần này huấn luyện thời gian chỉ có mười ngày, chủ yếu lấy quân Mỹ chiến đấu động tác cùng chiến thuật phối hợp, cùng với vũ khí sử dụng vi chủ.

Có lẽ có những người này sẽ cảm thấy này cũng rất vất vả, chung quy đỉnh liệt nhật tại bia vị tiền luyện tập xạ kích tư thế cũng không nhẹ nhàng, nhưng đối với Matthew cùng James - McAvoy hai kinh lịch qua chuẩn quân sự hóa huấn luyện người đến nói, cùng nghỉ phép cũng không có cái gì phân biệt.

Có phía trước cơ sở, hai người huấn luyện trung tương đương thoải mái.

Huấn luyện tiến hành đến ngày thứ ba, Matthew đã có thể thuần thục đem quay chụp trung tam giác châu bộ đội sử dụng car-15 súng tự động tiến hành tháo dỡ .

“Đáng tiếc a......”

Xạ kích huấn luyện kết thúc, ngồi ở chỗ râm mát nghỉ ngơi thời điểm, đến khi nhận thức Ben Foster đối Matthew nói,“Không thể tiến hành thực đạn xạ kích huấn luyện.”

Matthew cũng có chút ngứa tay, bất quá minh bạch nơi này là căn cứ quân sự, khẳng định không thể xằng bậy, nói,“Hẳn là sợ ra nguy hiểm đi.”

“Muốn chơi thực đạn xạ kích dễ làm a.” James - McAvoy dỡ xuống m16a2 súng trường băng đạn, quăng quăng không băng đạn,“Hiện tại có rất nhiều súng ống câu lạc bộ, có thể đi đánh thống khoái, lại không hành có thể xin thương bài.”

“Đúng vậy !” Matthew nháy mắt tỉnh ngộ, nơi này là thương loại án kiện phạm tội tỷ lệ kì cao quốc gia, còn có thể hợp pháp cầm thương, hỏi,“James, ngươi biết như thế nào xin thương bài sao?”

James - McAvoy tựa vào trên tường,“Ta là người Anh, không hiểu Mĩ quốc pháp luật.”

Ben Foster lúc này nói tiếp,“Đẳng hồi Los Angeles , ngươi tìm hợp pháp thương điếm cố vấn dưới liền là, thương cũng không quý, phổ thông súng ống còn chưa di động đáng giá.”

“Đợi hoàn thành này phân công tác trở về, ta trước tìm súng ống câu lạc bộ khai mấy thương.” Matthew đến hiện tại còn chưa đánh qua thương, kia nhưng là nam nhân giấc mộng,“Lại xin thương bài.”

Hắn rất hào phóng nói,“Ta muốn mua một phòng ở thương !”

James - McAvoy rất khinh thường,“Thương có cái gì ý tứ, ngươi tốt nhất lộng một khỏa cao bạo tạc đạn, đặt ở trong nhà, sau đó...... Băng......”

Matthew ba người ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm, cách không phải rất xa địa phương, Jonny Lee Miller vừa uống xong một lọ ướp lạnh đồ uống, nâng nâng mũ che nắng vành nón, ánh mắt rơi vào Matthew trên người.

Hắn đã xác nhận, này người chính là lúc trước đi Malibu đưa qua nữ model hồng chim cánh cụt công ty tài xế.

Jonny Lee Miller nhìn về phía Matthew ánh mắt dần dần trở nên sắc bén.

Ngày đó hắn cấp trợ lý đánh qua điện thoại sau, trợ lý nhanh chóng tra được này gọi là Matthew - Horner tiểu diễn viên lý lịch, này phân lý lịch hắn nghe vào tai dứt khoát...... Dứt khoát không biết nên hình dung như thế nào.

Hắn tối chú ý một điểm, Matthew - Horner trở thành diễn viên biểu diễn đệ nhất bộ điện ảnh !

Girl, Interrupted ! Girl, Interrupted a ! Angelina - Jolie lấy đến Oscar tốt nhất nữ phụ Girl, Interrupted !

Jonny Lee Miller nhớ rất rõ ràng, này bộ phim quay chụp trong lúc, vừa vặn là hắn cùng Angelina - Jolie nháo ly hôn thời gian đoạn, trợ lý truyền lại đây tin tức trung, Matthew - Horner biểu diễn Girl, Interrupted đi chính là Angelina - Jolie quan hệ !

Angelina - Jolie ! Girl, Interrupted ! hồng chim cánh cụt công ty tài xế ! có thể đi vào hắn trang viên đưa nữ model......

Này mấy rất dễ dàng liền khiến hắn liên hệ đến Angelina - Jolie trong tay băng ghi hình, kia phân khiến hắn tại ly hôn án trung tài sản tổn thất cự đại chụp lén ghi hình !

Nguyên bản, hắn tưởng Angelina - Jolie tại Malibu trang viên bên trong trang bị ẩn nấp máy quay phim, sau này bốn phía tìm tòi cũng không có tìm đến, hiện tại xem ra, căn bản là không phải a.

Một hồng chim cánh cụt công ty tài xế, đang vì hắn vận chuyển dùng cho cuồng hoan nữ model sau, đột nhiên đáp lên Angelina - Jolie này tuyến, từ tiểu tài xế biến thành Hollywood thu nhập xa xỉ tiểu diễn viên, thậm chí hỗn đến Ridley - Scott đạo diễn đầu tư gần ức dollar trong kịch tổ.

Này không thể không để hắn sinh ra liên tưởng, Matthew - Horner rốt cuộc làm cái gì, có thể khiến Angelina - Jolie đem hắn đề cử đến Girl, Interrupted kịch tổ? Vượt qua 90% khả năng, Matthew - Horner cùng kia phân băng ghi hình có trực tiếp quan hệ !

Jonny Lee Miller nhìn Matthew, càng xem càng sinh khí, như vậy một ti bỉ vô sỉ gia hỏa, như thế nào liền trà trộn vào Black Hawk Down kịch tổ, còn thành trọng yếu một vai phụ?

“Đó là khốn kiếp !” Tom - Hardy đột nhiên đi tới, đứng ở Jonny Lee Miller bên cạnh, nói,“Quay chụp Band of Brothers thời điểm, ta tại tửu ba thiếu chút nữa tấu hắn !”

“Các ngươi từng có tiết?” Jonny Lee Miller hỏi.

Tom - Hardy tưởng cũng không có tưởng, nói,“Hắn dẫn đến của ta vai diễn bị san .”

Jonny Lee Miller thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tom - Hardy, gã này đối với Matthew - Horner gương mặt tương đương không tốt.

Làm cùng một người đại diện kì hạ hộ khách, hắn bao nhiêu lý giải Tom - Hardy người này, bởi vì gia thế cùng xuất thân tương đối hảo, tính tình cuồng ngạo tự đại, tổng cho rằng chính mình phi thường rất giỏi, trên thực tế là tuổi trẻ xúc động khuyết thiếu xã hội kinh nghiệm điển hình.

“Ngươi liền như vậy tính?” Jonny Lee Miller hai tay ôm ngực,“Đương chưa từng xảy ra?”

Tom - Hardy hừ một tiếng,“Đương nhiên sẽ không !”

Jonny Lee Miller ánh mắt dạo qua một vòng, vỗ vỗ hắn vai,“Nói thật, Tom, ta cùng hắn có phi thường thâm quá tiết ! ngươi có cần hỗ trợ địa phương cứ việc mở miệng.”

Tom - Hardy gãi gãi đầu, nghĩ đến Jonny Lee Miller khoe ra thức nói lên một ít đam mê, nói,“Ta tưởng đến một chủ ý, ngươi không phải rất am hiểu kia phương diện sao, chúng ta có lẽ có thể dùng đến Matthew - Horner trên người.”

Jonny Lee Miller trực tiếp lắc đầu,“Hắn là nam nhân !”

Tuy rằng hắn thường xuyên tại Malibu biệt thự làm chút một đôi n điên cuồng hoạt động, nhưng kia đều là nữ nhân.

Hắn minh bạch Tom ý tứ, này vốn là hắn cố ý khoe ra , hơn nữa cũng không sợ rơi xuống mượn cớ, chung quy không có đầy đủ hình ảnh tư liệu duy trì, dù cho Tom để lộ đi ra ngoài, cũng chỉ sẽ là lên không được mặt bàn tiểu đạo tin tức.

“Nghe ta nói, John !” Tom - Hardy biết chính mình một người thế đơn lực bạc, muốn đối phó Matthew - Horner, kéo lên Jonny Lee Miller mà nói, càng có nắm chắc,“Ngươi chỉ cần đem phía trước vai diễn dùng tại hắn trên người, lại không cần đi cuối cùng một bước......”

Jonny Lee Miller tự hỏi lên đến, bất quá nghĩ đến kia băng ghi hình, cuối cùng gật đầu.

Hai các mang ý xấu gia hỏa ăn nhịp với nhau.

Nghỉ ngơi thời gian sắp kết thúc, James - McAvoy trang trên không băng đạn, nhắc nhở Matthew,“Tom - Hardy từ năm phút đồng hồ trước liền tại nhìn chằm chằm ngươi xem, còn có Jonny Lee Miller.”

Matthew nhanh chóng trang hảo chia rẽ m1911a1 súng lục, nói,“Ta đều thấy được.”

James - McAvoy hỏi,“Ngươi cùng Jonny Lee Miller tiếp nhận oán?”

“Ta cũng không thể xác định.” Matthew chọn có thể nói đơn giản nói,“Jonny Lee Miller cùng Angelina - Jolie ly hôn khi, ta giúp qua Angelina - Jolie.”

Từ Jonny Lee Miller liên tiếp nhìn hắn tình hình phỏng đoán, Jonny Lee Miller khả năng nghĩ tới những gì.

Matthew phi thường rõ ràng, hắn trên bảng lý lịch viết Girl, Interrupted, lúc ấy kịch tổ rất nhiều người đều biết hắn đi là Angelina - Jolie quan hệ, lại thêm hồng chim cánh cụt công ty tài xế thân phận, chỉ cần không phải phi thường vụng về nhân, e đều sẽ triển khai liên tưởng.

Việc này kinh không nổi điều tra, nguyên bản hắn cho rằng chỉ cần không cùng Jonny Lee Miller trực diện tương đối, liền sẽ không có phiền toái, không nghĩ tới bọn họ muốn cùng nhau tham gia Black Hawk Down quay chụp.

Hắn đem súng lục nhét vào bao đựng súng trong, cầm lấy car-15 súng tự động, tiếp đón James - McAvoy cùng Ben Foster,“Đi thôi, chúng ta đi huấn luyện.”

Chỉ cần bọn họ làm việc không quá phận, không lại đây chủ động tìm phiền toái, hắn coi như kịch tổ trung không có những người này.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 124: Do Dự

Huấn luyện lại bắt đầu, phụ trách chỉ bảo Matthew này tiểu đội huấn luyện viên mang theo bọn họ vào một mảnh kiến trúc huấn luyện khu, chỉ đạo bọn họ cơ bản nhất thành thị đặc chủng tác chiến chú ý hạng mục công việc, huấn luyện viên liền đến tự tam giác châu bộ đội, có thể nói chân chính chuyên nghiệp nhân sĩ.

“James !” Huấn luyện viên đứng ở ngã tư đường trung ương, đối phân tán thành mấy cái tiểu tổ hơn mười người diễn viên hô,“Ngươi đó là ẩn nấp sao? Ngồi xổm xuống ! lại ngồi thấp một điểm !”

Này danh hơn ba mươi tuổi huấn luyện viên đại khái cho rằng huấn luyện Hollywood diễn viên là một kiện phi thường có ý tứ sự tình, công tác tương đương đầu nhập, ngắn ngủi vài ngày thời gian, cùng nhận hắn huấn luyện Matthew cùng James - McAvoy ở này tiểu đội cũng quen thuộc lên, thậm chí có thể hô lên mỗi người danh tự.

Huấn luyện nội dung là mô phỏng năm đó hành động, khiến Matthew đẳng diễn viên lấy quy định chiến thuật động tác, phân biệt từ bất đồng phương vị, hướng một tòa tiểu lâu phía trước tiến.

Tuy rằng bởi vì phụ trọng quan hệ, cũng không có mang mũ giáp cùng đại bộ phận trang bị, nhưng trải qua vài ngày huấn luyện, các diễn viên thoạt nhìn cũng có một điểm quân nhân phong thái .

Huấn luyện viên vẫn đứng ở ngã tư đường trung ương quan sát, nhắc nhở bọn họ không đủ,“Bản ! Ben Foster, chú ý ngươi họng súng ! của ngươi họng súng đã nhắm ngay Matthew cái gáy ! ngươi tưởng mưu sát Thượng Quan sao?”

Matthew khom lưng trốn ở một đống thấp bé phòng ốc mặt sau, quay đầu nhìn thoáng qua, Ben Foster tà ôm thương, hướng lên trên họng súng đối diện chuẩn chính mình cái gáy.

“Hắc, bản !”

Này cũng không phải quay chụp, Matthew thuận miệng nói đùa,“Ngươi mau biến thành trư đội hữu .”

Ben Foster nhanh chóng điều chỉnh lấy thương tư thế, nói thầm,“Ta là lần đầu tiên tiếp xúc như vậy huấn luyện, lại không giống ngươi cùng James, đều là lão thủ .”

“Phóng ra !” Huấn luyện viên thanh âm đột nhiên vang lên,“Phóng ra !”

Matthew lóe ra đến, khom lưng hướng về Tiểu Lâu chạy đi, cùng hắn một tổ Ben Foster theo sau theo đi lên.

“Tư thế phóng thấp !” Huấn luyện viên lại lớn tiếng nhắc nhở chiến thuật động tác,“Tư thế phóng thấp ! mọi người, đều tư thế phóng thấp !”

Matthew tiến thêm một bước phóng thấp thân thể tư thái, đi đến tiểu lâu phía trước mặt, trốn ở một bức không cao tường gạch mặt sau ngắm chuẩn phía trước, đối phía sau Ben Foster làm chiến thuật ngôn ngữ của người câm điếc, Ben Foster khom lưng lại đây, chuẩn bị đi phía trước một chỗ công sự che chắn, từ hắn bên cạnh trải qua khi, chân lại trên mặt đất vấp một chút.

Ben Foster thân mình nghiêng, liền hướng Matthew phía trước trên tường gạch nện tới, đầu muốn đụng lên địa phương, vừa lúc là tường gạch góc cạnh.

Lần này nếu là chân đụng lên , Ben Foster khẳng định đầu nở hoa.

Matthew nhìn xem rõ ràng, nhưng Ben Foster ngã xuống tốc độ quá mức, căn bản không kịp giữ chặt hắn, vội vàng bên trong thò tay đẩy Ben Foster một phen, thoáng cải biến hắn ngã sấp xuống phương vị.

Oành --

Ben Foster cơ hồ dán tường gạch, té lăn trên đất, tiếp kêu rên một tiếng.

Matthew buông xuống vũ khí, gián đoạn huấn luyện, nhanh chóng qua hỏi,“Không có việc gì đi?”

“Không có việc gì, không có việc gì.” Ben Foster lòng còn sợ hãi, hai tay toàn thân sờ sờ, đối Matthew nói,“Ta không sao ! hết thảy đều ok.”

Matthew vươn tay, đem hắn từ mặt đất kéo lên,“Cẩn thận một chút.”

Ben Foster đứng lên sau, bình tĩnh một ít, thở hổn hển khẩu khí thô, nói,“Cám ơn ngươi, Matthew.”

Hắn tuy rằng không nhìn quá rõ ràng, nhưng cũng cảm giác được , nếu không phải Matthew đẩy kia một phát, khẳng định đầu đụng vào trên tường, đến lúc đó liền không là vấp ngã một lần đơn giản như vậy.

Huấn luyện viên cũng nhận ra bên này tình huống, lớn tiếng hỏi,“Matthew - Horner ! sao thế này? Có người bị thương sao?”

“Không có việc gì !” Matthew mắt nhìn Ben Foster, thấy hắn gật đầu, lại lớn tiếng trả lời,“Hết thảy bình thường.”

Huấn luyện viên tiếng rống lại truyền tới,“Tiếp tục huấn luyện !”

Huấn luyện giằng co tiếp cận một giờ, lại tiến vào nghỉ ngơi thời gian.

Đại bộ phận nhân ngay tại chỗ ngồi ở chỗ râm mát nghỉ ngơi, Matthew thể lực hảo, điểm ấy cường độ huấn luyện không tính là cái gì, từ kịch tổ chuẩn bị uống nước cùng đồ ăn địa phương cầm một bình nước khoáng, nhìn xem vặn mở uống một ngụm, gặp huấn luyện kiến trúc ở giữa, đến từ tam giác châu tiểu đội huấn luyện viên còn tại đi qua đi lại, tựa hồ tại thiết kế kế tiếp huấn luyện chương trình học, lại cầm một lọ nước, đi qua.

“Braun......” Matthew hô,“Uống nước đi.”

Này danh huấn luyện viên gọi Braun - Williams, theo chính hắn theo như lời, là một danh tại tam giác châu bộ đội đợi hơn năm năm lão binh.

Hắn cấp Matthew ấn tượng rất tốt, không giống điện ảnh hoặc là TV trung Mĩ quốc đại binh như vậy ồn ào, cả người có vẻ đặc biệt ổn trọng.

“Cám ơn !” Braun - Williams tiếp nhận thủy, hỏi,“Ngươi không nghỉ ngơi?”

Matthew lắc đầu,“Ta không mệt.”

“Ta thiếu chút nữa quên......” Braun - Williams cười cười,“Ngươi nhận qua quân sự huấn luyện.”

Hắn hơi mang hảo kỳ hỏi,“Huấn luyện các ngươi xuất ngũ quan quân tại Hollywood thu nhập cao sao?”

“Còn có thể đi......” Matthew nhìn hắn một cái,“Này vài năm hiện đại chiến tranh đề tài điện ảnh cùng TV tại Hollywood được duyệt không thiếu, có được chuyên nghiệp kinh nghiệm quân sự loại cố vấn giống như rất dễ dàng tìm công tác .”

Phương diện này hắn lý giải cũng không phải quá nhiều, chỉ có thể đại khái nói, nhưng nói cùng tưởng căn bản không phải nhất mã sự, xuất ngũ quân nhân đi hỗn Hollywood, không có nghe nói qua mấy cái hỗn xuất đầu .

Một ngày huấn luyện kết thúc, mỗi người cơ bản đều là một thân mồ hôi một thân nê, Matthew này một tiểu đội huấn luyện địa phương, cự ly ký túc xá khu khá xa, trở lại khu ký túc xá thời điểm, đại bộ phận người đã xung hoàn tắm từ công cộng trong phòng tắm đi ra .

Matthew ở là song nhân gian, xá hữu là James - McAvoy, hai người trở lại ký túc xá, thu thập đồ đạc chuẩn bị đi phòng tắm, Nokia di động dấu hiệu tính tiếng chuông đột nhiên vang lên.

“Của ngươi điện thoại......” James - McAvoy nhắc nhở.

“Ân.” Matthew lên tiếng, tìm ra chính mình Nokia di động, phát hiện là Britney đánh qua đến điện thoại, đành phải đối James - McAvoy nói,“Ngươi đi trước tắm rửa đi, bạn gái điện thoại, ta qua sẽ lại đi.”

James - McAvoy vẫy tay xuống, cầm chính mình tắm rửa đồ dùng ra ký túc xá.

“Hải, thân ái .” Matthew chuyển được điện thoại,“Hôm nay như thế nào có thời gian .”

Bên kia truyền đến Britney thanh âm,“Ta đến Yokohama , vừa tiến khách sạn phòng, lúc này không có việc gì, nghĩ ngươi hẳn là huấn luyện kết thúc......”

Ký túc xá bên ngoài hành lang, đi thông trên lầu thang lầu bên trong, Tom - Hardy từ góc rẽ lộ ra đầu đến, gắt gao nhìn chằm chằm Matthew cùng James - McAvoy phòng bên này, từ kia nhóm người trở về sau, hắn vẫn đang quan sát.

Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy James - McAvoy cùng kia gọi Ben Foster diễn viên cùng nhau hướng về hành lang chỗ cuối tắm rửa gian đi.

“Thế nào ?” Jonny Lee Miller mang theo một túi xách, đứng ở Tom - Hardy mặt sau,“Đi ra sao?”

“Không có.” Tom - Hardy nhỏ giọng nói,“Ta chỉ thấy được cùng Matthew - Horner trụ một gian ký túc xá James - McAvoy, Matthew - Horner vẫn không đi ra.”

Hắn nghi hoặc khó hiểu,“Chẳng lẽ tên khốn kiếp này không tắm rửa? Một ngày này ra bao nhiêu hãn a, cũng quá ghê tởm ......”

“Lại đợi một hồi.” Jonny Lee Miller có vẻ rất có kiên nhẫn,“Vững vàng, trước xem xem tình huống.”

Tom - Hardy lại đem đầu vươn ra đi, James - McAvoy cùng Ben Foster đã vào tắm rửa gian, Matthew - Horner bên kia vẫn là không có động tĩnh.

Jonny Lee Miller cũng không có nhàn rỗi, hắn cõng nguyên bản đặt xuống đất bao, lật xem bắt đầu đề túi bên trong gì đó, hỏi,“Tom, ngươi có nắm chắc?”

“Liền tính không thể đem hắn bức ra kịch tổ......” Tom - Hardy tin tưởng mười phần,“Cũng có thể khiến hắn hung hăng ném thứ mặt ! hơn nữa...... Chỉ cần này nọ chộp vào chúng ta trên tay, hắn về sau lại làm cái gì, liền muốn suy xét hảo hậu quả !”

Jonny Lee Miller gật gật đầu, này cùng Angelina - Jolie đối phó hắn thủ đoạn không sai biệt lắm......

Lúc trước hắn ký tên hoàn tài sản phân cách hiệp nghị, Angelina - Jolie liền đem duy nhất một phần băng ghi hình cho hắn, song phương còn tại phân cách hiệp nghị thượng chuyên môn ghi chú tương quan điều khoản, Angelina - Jolie cam đoan băng ghi hình duy nhất tính, nếu nàng trong tay còn có băng ghi hình, đem bồi phó hắn một bút to tiền.

Hắn cũng không lo lắng băng ghi hình sự tình, cho nên Tom - Hardy đưa ra đề nghị sau, thống khoái ứng xuống dưới.

Huống hồ, hắn là một đại minh tinh, cái kia Matthew - Horner chỉ là đi cứt chó vận tiểu tài xế, liền tính sự tình nháo đi ra ngoài, kịch tổ nhân nhượng cho khỏi phiền mà nói, lựa chọn mục tiêu cũng sẽ là đối phương, mà không phải hắn.

Cùng Britney nói chuyện điện thoại xong, Matthew thu hồi di động, tìm ra tắm rửa đồ dùng, ra ký túc xá, hướng ở cùng tầng sát rìa tắm rửa gian đi, vừa đi đến cửa, phát hiện James - McAvoy mấy người đã đi ra, cùng bọn họ tùy ý chào hỏi, đẩy cửa đi vào.

Cùng phổ thông tắm rửa gian như vậy, bên trong cũng là hai gian cấu tạo, bên ngoài tiểu điểm là phòng thay đồ, lại hướng bên trong còn lại là xung tắm gian.

Matthew tìm không tủ quần áo, đem mang đến quần áo bỏ vào đi, tắm rửa gian bên trong đi ra một người, lại là Ben Foster.

“Ngươi tới vừa lúc.” Ben Foster vừa dùng khăn tắm sát ướt sũng tóc, vừa nói,“Hiện tại nơi này là của ngươi chuyên dụng phòng tắm .”

Matthew cầm khăn tắm, hướng bên trong đi, vừa đi vừa nói chuyện,“Cái này gọi là tới sớm không bằng tới xảo.”

Tiến vào xung tắm gian, đứng ở một vòi sen phía dưới, nước ấm xông vào trên người, một loại sảng khoái cảm giác truyền khắp toàn thân, Matthew không khỏi lười biếng duỗi eo.

Bên ngoài truyền đến mở cửa quan môn thanh âm, hẳn là Ben Foster đi ra ngoài.

Trở lại chính mình ký túc xá, Ben Foster đặt hảo tắm rửa đồ dùng, đi ra ngoài muốn đi mua chút đồ, đại khái là ban ngày huấn luyện mệt mỏi, hành lang bên trong trống trơn, vỏn vẹn tại sát rìa tắm rửa gian vị trí, có hai người đang đứng tại cửa.

Hắn nhận thức kia hai người, kịch tổ nội đại bài diễn viên Jonny Lee Miller, cùng với cùng hắn kém không nhiều tiểu diễn viên Tom - Hardy.

Kia hai người mặc sạch sẽ quần áo, không giống như là muốn tắm rửa, hơn nữa hắn nhớ rõ bọn họ không trụ tại này một tầng, liền tính tắm rửa cũng sẽ không tới nơi này.

Liền tại Ben Foster nghĩ như vậy thời điểm, kia hai người tiến vào tắm rửa gian

“Không đúng !”

Ben Foster lập tức nhớ tới một vài sự tình, James - McAvoy đề cập qua, hắn cùng Matthew cùng Tom - Hardy tại khác kịch tổ từng xảy ra xung đột, hai người kia đi vào, hay không sẽ đối Matthew bất lợi?

Hắn dừng cước bộ, trong lúc nhất thời do dự không quyết.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 125: Súng Điện

“Có lẽ bọn họ chỉ là đi vào tắm rửa......”

Đứng ở trên hành lang, Ben Foster trong đầu bính ra như vậy ý niệm,“Nói không chừng bọn họ kia một tầng tắm rửa gian thật hỏng.”

Nhưng như vậy ý niệm vừa xuất hiện, chính hắn liền phủ định quyết .

Tom - Hardy cùng Matthew cùng James - McAvoy là tử thù, lúc này đi tắm rửa gian, chỉ là đúng dịp?

Ben Foster đứng ở trên hành lang, cúi đầu nhìn dưới chân, biết này mấy đều là lấy cớ.

Nếu đi vào người chỉ có Tom - Hardy một, hắn khẳng định sẽ không do dự, vấn đề là theo Tom - Hardy đi vào nhân, còn có Jonny Lee Miller, kịch tổ tối đại bài diễn viên chi nhất !

Hắn chỉ là một bé nhỏ không đáng kể tiểu diễn viên, đắc tội kịch tổ tối đại bài một diễn viên, tương lai tại Morocco ngày khẳng định không dễ chịu.

Ben Foster còn đang do dự, vừa lo lắng hai người kia đối Matthew bất lợi, lại kinh hoảng đắc tội Jonny Lee Miller.

“Bọn họ là hai người, tắm rửa gian bên trong chỉ có Matthew một người......” Hắn nói thầm,“Vạn nhất nổi xung đột mà nói, Matthew khẳng định muốn chịu thiệt. Matthew đối với ta không sai a......”

Lầm bầm lầu bầu đến nơi đây, Ben Foster bỗng nhiên nhớ tới, liền tại hôm nay buổi chiều, Matthew còn giúp qua hắn một lần, nếu không phải Matthew đúng lúc ra tay mà nói, chính mình nhất định sẽ rơi đầu nở hoa.

Nghĩ đến đây, bản Foster không lại do dự, vắt chân hướng tới Matthew cùng James - McAvoy ký túc xá chạy đi.

Tom - Hardy cùng Johnny Lee Miller tiến vào tắm rửa gian, lập tức đem tắm rửa gian cửa khóa trái thượng, để tránh có người quấy rầy đến bọn họ, theo sau từ tay cầm trong túi lấy ra một đài cầm trong tay máy quay, xoay ra mặt trên đăng, tại phòng thay đồ trung nhanh chóng điều chỉnh hảo màn ảnh, một trước một sau đi gian tắm vòi sen.

Matthew vừa xung trên đầu bong bóng, liền nghe đến bên ngoài có thanh âm, bất quá cũng không để ý, chung quy đây là công cộng phòng tắm, cho rằng lại có nhân tiến vào tắm rửa .

Hắn lấy qua sữa tắm, vừa mở nắp, có tiếng bước chân truyền đến, tiếp là chói mắt màu trắng ngọn đèn, mơ hồ gian giống như thấy được hai người, trong đó một người trên tay còn cầm thứ gì.

Gian tắm vòi sen ngọn đèn quá mờ, bên kia ngọn đèn lại rất sáng, Matthew phản xạ có điều kiện nheo mắt lại, trong lúc nhất thời không thấy rõ đối diện tình huống.

“Oa...... Oa...... Oa a......”

Phi thường khoa trương thanh âm vang lên, hơn nữa thanh âm còn có điểm quen thuộc,“John, mau nhìn a, rất khoa trương !”

Thanh âm này lập tức khiến Matthew nghĩ đến một người, thêm ánh mắt dần dần thích ứng ngọn đèn, hắn mơ hồ có thể phân biệt ra đối diện tình huống.

Matthew tưởng cũng không có tưởng, lôi xuống bên cạnh khăn tắm, bọc ở bên hông.

Hắn đã thấy rõ , vào người là Tom - Hardy cùng Johnny Lee Miller, Tom - Hardy cầm trên tay một đài cầm trong tay máy quay phim, Jonny Lee Miller lưng một bao.

“Đừng né.” Tom - Hardy đứng ở cửa dựa vào trong một điểm địa phương, máy quay phim màn ảnh còn tại nhắm ngay bên này,“Nên chụp đến địa phương đều chụp đến !”

Hắn tâm tình rõ ràng không sai,“Không nghĩ tới a, Matthew - Horner, ngươi tiền vốn chân hùng hậu a, đương diễn viên lãng phí, vẫn là đổi chức nghiệp đi.”

Tom - Hardy ha ha nở nụ cười,“Los Angeles có chút tửu ba nhất định rất hoan nghênh ngươi loại này nhân !”

Tựa hồ vui vẻ ghê gớm, hắn cười rộ lên căn bản dừng không được.

Matthew đóng lại tắm vòi sen, trên thắt lưng bọc khăn tắm, từng giọt nước theo rắn chắc cơ nhục lăn xuống, ánh mắt từ Tom - Hardy cùng Johnny Lee Miller trên người nhất nhất đảo qua.

Hắn biết rõ, đối phương khẳng định chụp đến những gì.

“Các ngươi muốn làm gì?” Matthew nhìn bên kia, rất bình tĩnh,“Nói đi.”

“Không tưởng làm gì !” Mở miệng nói tiếp nhân vẫn là Tom - Hardy, hắn đóng lại máy quay phim,“Quay chụp điểm vật liệu.”

Matthew nhìn bọn họ, chẳng lẽ này hai tên dựa vào một đoạn lỏa. Thể video liền tưởng uy hiếp hắn? Hắn là nam nhân, không phải nữ nhân !

Tựa hồ đoán được hắn ý tưởng, Jonny Lee Miller tháo xuống trên lưng bao, kéo ra khóa kéo, biên từ bên trong hướng bên ngoài lấy đồ, vừa nói,“Ta tưởng với ngươi chơi trò chơi.”

Tom - Hardy âm trắc trắc bổ sung nói,“John có chút rất đặc thù đam mê.”

Lại đây khi không thấy được phụ cận có người, gian tắm vòi sen trung càng là chỉ có Matthew - Horner một, hắn có sung túc thời gian trêu chọc tên hỗn đản này, tựa như lúc trước Matthew - Horner tại tửu ba đối với hắn làm như vậy.

Trước ngôn ngữ nhục nhã, lại thân thể đả kích, cuối cùng khiến hắn dọa người ném đến toàn mĩ ! Tom - Hardy cảm giác chỉ có như vậy, mới có thể ra điệu bị đè nén lâu như vậy kia khẩu ác khí.

Matthew nháy mắt đề cao cảnh giác, sau đó nhìn thấy Jonny Lee Miller từ ba lô trung lấy như vậy lại một thứ đi ra, kẹp, nến sáp, xích sắt, roi da, còng tay, một cùng loại súng lục bang ống chích...... Còn có mấy thứ hắn gọi không nổi danh tự, lại biết sử dụng gì đó.

Đối phương lấy ra tốc độ không nhanh, mỗi lấy như vậy, còn cố ý đối với hắn lắc lắc, như là cố ý chế tạo áp lực tâm lý.

Jonny Lee Miller thế nhưng còn có loại này đam mê?

Lúc trước hắn căn bản không chụp đến phương diện này nội dung, hiện tại nhìn thấy không khỏi có chút sửng sốt, nhưng nghĩ đến lần đó sáu nữ model kiệt sức bộ dáng, lại nháy mắt thoải mái.

Liền tính Jonny Lee Miller phi thường lợi hại, một mình ứng đối sáu nữ nhân cũng không khả năng xuất hiện loại tình huống này, nghĩ đến là dùng chút không thể đưa ra ánh sáng thủ đoạn.

Đáng tiếc, khi đó không quay chụp đến.

Matthew đồng thời ý thức được một sự kiện, Jonny Lee Miller nếu xuất hiện ở nơi này, chỉ sợ là xác nhận hắn cùng với Angelina - Jolie......

“Yên tâm, yên tâm......” Tom - Hardy bỗng nhiên nở nụ cười,“Chúng ta nha, chính là chụp vài thứ, sẽ không thương tổn ngươi.”

Liền tại hắn khi nói chuyện, Jonny Lee Miller từ trong ba lô lấy ra hai điện giật khí.

Tom - Hardy trước đem máy quay phim đặt ở cửa khô ráo địa phương, tiếp nhận trong đó một, còn nói thêm,“Chúng ta vì đối phó ngươi, tiêu phí giá cao tiền, ở trong này làm đến này ngoạn ý rất không dễ dàng a.” Hắn ấn xuống điện giật khí, mơ hồ có điện lưu thanh âm vang lên,“Matthew - Horner, vẫn là đừng phản kháng , chúng ta chụp hoàn liền sẽ bỏ qua ngươi.”

Jonny Lee Miller lúc này cầm ra một màu đen khăn trùm đầu, chuẩn bị mang ở trên đầu.

Hắn từ đầu tới cuối liền nói một câu, còn lại đều là Tom - Hardy tại cằn nhằn,“Ngươi có biết hay không, hiện tại trên hệ thống mạng có loại này đặc thù đam mê giả trang web, chúng ta sẽ đem ngươi video cắt nối biên tập sau phóng tới mặt trên, cam đoan ngươi một đêm thành danh !”

Matthew ánh mắt lướt qua hai người kia, nhìn về phía phía sau bọn họ xuất khẩu.

Tuy rằng vẫn ở kiện thân cùng huấn luyện, đoạn thời gian trước càng là tiến hành qua thời gian rất lâu quyền kích luyện tập, nhưng đối phương có hai người, Tom - Hardy còn phi thường khỏe mạnh.

Nếu chỉ có một người mà nói, dù cho có điện giật khí, hắn cũng có chín thành nắm chắc phóng đổ đối phương, hai người mà nói, liền có độ khó .

Matthew sẽ không cuồng vọng tự đại đến cho rằng có thể thoải mái làm nằm sấp xuống hai khỏe mạnh nam nhân, có lẽ có loại này khả năng, lại gánh vác không nổi mạo hiểm đại giới, một khi bị Jonny Lee Miller cùng Tom - Hardy trong đó một người điện đổ, chờ đợi hắn có thể nghĩ.

Nếu lại phóng đổ trên hệ thống mạng mặt, kia tuyệt đối là một đời đều lau không xong sỉ nhục.

“Không cần nhìn.” Tom - Hardy hừ lạnh một tiếng, nói,“Chúng ta khóa trái môn ! ngươi chạy không thoát ! hơn nữa bên ngoài hành lang bên trong một người cũng không có, không ai nhìn thấy bên này ! ngươi kêu cứu cũng vô dụng !”

Matthew chung quanh quan sát, tìm kiếm có thể làm vũ khí gì đó, đồng thời nói,“Ta sẽ báo nguy !”

Hi vọng cảnh sát thúc thúc có thể dọa lui bọn họ.

Tom - Hardy ha ha nở nụ cười,“Di động đâu? Ngươi lấy di động đi ra báo nguy a?”

Matthew nháy mắt không nói gì, ai tắm rửa thời điểm mang di động a?

“Ngươi báo nguy cũng không có dùng !” Tom - Hardy tựa hồ suy xét phi thường chu toàn,“Nơi này là Edward không quân căn cứ, cảnh sát quản không đến nơi này ! ngươi hướng kịch tổ phản ứng cũng không có dùng......”

Hắn rõ ràng muốn dùng ngôn ngữ từng bước đem Matthew bức đến góc chết, hưởng thụ cái loại này mạc danh khoái cảm,“Có Johnny tại, tại kịch tổ chỗ đó, ngươi cái gì cũng không phải ! cho dù có nhân nhìn thấy chúng ta hai tiến vào, cũng không có gì gọi là. Ngươi từ kịch tổ cút đi, một trọng yếu nhân vật không đi ra, nếu Johnny hướng Jerry - Bruckheimer đề nghị, khiến hắn tiếp nhận của ngươi vị trí.”

Tom - Hardy hướng về phía trước bước một bước,“Ngươi cho rằng có người sẽ thay ngươi xuất đầu sao?”

Matthew không thể không thừa nhận, Tom - Hardy nói được phi thường có đạo lý, này vốn là nghênh cao đạp thấp giới, tất cả mọi người đang vì danh lợi tranh đoạt bận rộn......

Hắn từ Tom - Hardy trong lời nói, cũng được đến một ít tin tức, Jonny Lee Miller có thể đi vào kịch tổ, khẳng định là đi Jerry - Bruckheimer quan hệ.

Jerry - Bruckheimer mới là kịch tổ quyền lực lớn nhất nhân, hắn cùng với Jerry - Bruckheimer lạp không hơn bất cứ quan hệ.

Nhưng này mấy đối với thoát khỏi tình cảnh hiện tại không có bất cứ tác dụng: Chạy, khóa cửa , trong lúc nhất thời ra không được; Không chạy mà nói, có thể phóng đổ này hai tên sao?

Matthew ánh mắt nơi nơi đi tuần tra, muốn tìm đến thích hợp vũ khí.

Nối tiếp vòi sen ống nước là kim chúc , lại dùng bành trướng bu lông cố định tại bê tông tài chất trên tường, không đợi hắn gỡ xuống đến, hai tên chỉ sợ cũng dùng điện giật khí đánh trúng hắn .

Lại nhìn, dầu gội đầu cùng sữa tắm, còn có trên thắt lưng ướt sũng khăn tắm.

“Hảo !” Jonny Lee Miller đem mọi thứ đem ra sau, tay phải cầm lấy roi da.

Tom - Hardy gật gật đầu, dẫn đầu triều Matthew đi tới, hắn đi được rất chậm, tựa hồ rất hưởng thụ loại này miêu hí háo tử bàn cảm giác.

“Ngươi vẫn là ngoan ngoãn khiến chúng ta trói lại đến đi.” Tom - Hardy lại ấn xuống điện giật khí, điện hoa phảng phất đều tại khiêu dược,“Bị điện giật tư vị nhưng không dễ chịu ! đến lúc đó trên hệ thống mạng chính ngươi nhìn thấy......”

Matthew chậm rãi lui về phía sau, hắn nhớ rõ có chút súng điện giật có thể bắn ra cùng loại viên đạn như vậy gì đó.

Jonny Lee Miller đột nhiên mở miệng,“Matthew - Horner ! hôm nay ngươi muốn vì ngươi sở tác sở vi trả giá đại giới !”

Tom - Hardy ngạc nhiên nhìn Jonny Lee Miller liếc nhìn, đến hiện tại cũng không hiểu được hắn vì sao như thế thống hận Matthew - Horner.

Loại sự tình này cũng không cần cẩn thận suy xét, hắn chịu cùng nhau đối phó Matthew - Horner đủ rồi.

Jonny Lee Miller lớn tiếng nói,“Matthew - Horner ! ngươi nhớ rõ ngươi làm qua những gì sao? Ngươi này ti bỉ vô sỉ khốn kiếp ! ngươi này hạ lưu xấu xa tài xế !”

“Còn tưởng rằng ngươi không biết nói chuyện đâu.” Matthew lúc này mới phát hiện, Jonny Lee Miller nguyên lai tích cóp một bụng nói, tuy rằng cùng Jonny Lee Miller ở giữa sự tình, ngọn nguồn tại chính mình bên này, nhưng tổng không thể như thế mặc cho người xâm lược đi? Hắn một bên lui về phía sau, một lần nói,“Chúng ta lãnh tĩnh một điểm hảo sao? Việc này chúng ta hoàn toàn có thể đổi một loại phương thức giải quyết.”

Kia hai người căn bản nghe không vào, từng bước chậm rãi tới gần.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 126: Ba Điều Kiện

“Các ngươi đây là bully !”

“Ta chính là bully ngươi !” Jonny Lee Miller từng bước tiếp cận Matthew, cùng vừa trầm mặc hoàn toàn bất đồng,“Ta chẳng những muốn khiến ngươi đương m, còn muốn làm cho cả Mĩ quốc đều biết ngươi là m, ta sẽ ghi xuống, bán cho sơn cốc kia vài công ty, làm thành băng ghi hình bán đến Mĩ quốc mỗi một góc !”

“Băng ghi hình !” Matthew nghe nói như thế, bỗng nhiên có một chủ ý, lớn tiếng nói,“Miller ! ta trong tay có ngươi một phần băng ghi hình !”

Jonny Lee Miller sửng sốt một chút,“Cái gì băng ghi hình?”

Matthew nhìn thấy có hi vọng, còn nói thêm,“Đương nhiên là ngươi cùng Angelina - Jolie ly hôn kia phân băng ghi hình !”

“Quả nhiên là ngươi !” Jonny Lee Miller oán hận nhìn Matthew liếc nhìn, tiếp còn nói thêm,“Không đúng, kia phân băng ghi hình chỉ có một phần !”

Tom - Hardy hoàn toàn không hiểu đây là có chuyện gì, nhìn nhìn Matthew, lại xem xem Jonny Lee Miller, không khỏi cùng Jonny Lee Miller như vậy, cước bộ chậm lại.

Matthew cơ hồ điều động lên sở hữu não tế bào, trong đầu hiện biên, ngoài miệng hiện nói,“Ta nếu vào của ngươi trang viên, sẽ chỉ chụp một phần ghi hình sao? Ta giao cho Angelina - Jolie ghi hình, xác thật chỉ có một phần, nhưng sau này ta lại đi vào lục mặt khác một phần ! một phần ngươi......”

Hắn cố ý tạm dừng, chế tạo một loại việc này không thể nói không khí, chung quy đêm đó Jonny Lee Miller đến cùng ngoạn không chơi đặc thù trò chơi, căn bản là không biết.

“Ngươi thế nhưng đem kia vài cũng vỗ xuống !” Jonny Lee Miller rống giận.

Matthew lập tức nói,“Ta vốn không muốn nói, đều nhanh đem việc này quên . Miller tiên sinh, ngươi khiến ta không có đường lui.” Hắn chỉ Jonny Lee Miller nói,“Băng ghi hình tại ta bạn gái bên trong chỗ đó cất giấu, ngươi không tưởng nó trở thành St Fernando cốc tỉ mỉ chế tác băng ghi hình mà nói, tốt nhất hiện tại dừng lại !”

Lời này phảng phất có ma lực như vậy, Jonny Lee Miller lập tức dừng bước, đồng thời đối bên kia hô,“Tom, khoan đã!”

Tom - Hardy có thể đi vào kịch tổ, đi được chính là Jonny Lee Miller quan hệ, cũng chỉ hảo ngừng lại.

“Rachel, Venus, Jennifer, Velas......” Matthew nhất nhất báo ra lúc ấy kia vài người mẫu danh tự, cố ý nói,“Còn muốn khiến ta lại nói chi tiết điểm sao? Ta bây giờ còn cùng trong đó một vài người vẫn duy trì liên hệ, tùy thời đều có thể tìm đến các nàng !”

Jonny Lee Miller sắc mặt trở nên rất khó coi, này mấy cái danh tự xác thật là kia vài người mẫu .

Matthew âm thầm thở ra nhẹ nhõm một hơi, động thủ phiêu lưu quá lớn, là cuối cùng lựa chọn, hiện tại có thể tha một hồi là một hồi, này dù sao cũng là công cộng phòng tắm, nói không chừng làm sao sẽ liền có nhân lại đây tắm rửa, chỉ cần kinh động này hai tên, phỏng chừng bọn họ sẽ thu liễm rất nhiều.

“John !” Tom - Hardy nghe ra một điểm mi mục,“Chỉ cần chúng ta chụp xuống đến, còn dùng được lo lắng kia vài ghi hình sao?”

Matthew cố ý nhún vai,“Là không cần lo lắng, Jonny Lee Miller là đại minh tinh, ta chính là một không ai nhận thức tiểu diễn viên, cùng lắm thì cùng nhau xong đời, xem ai tổn thất đại !” Hắn một bộ bất cứ giá nào bộ dáng,“Không biết đến thời điểm truyền thông sẽ như thế nào đưa tin chuyện này, Miller tiên sinh đại minh tinh chỉ sợ cũng làm không được.”

Hắn nhắc nhở nói,“Trong tay ta kia phân ghi hình trung, cũng không phải là phổ thông nam nữ cảnh tượng, liền tính công chúng đối Hollywood thái độ lại mở ra, cũng không tiếp thụ được một minh tinh làm kia vài trường hợp đi?”

Tom - Hardy lớn tiếng nói,“Chúng ta......”

Hắn lời còn không có nói xong, bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến đông đông tiếng đập cửa, tiếp tựa hồ có người kêu to.

“Matthew !” Kêu to nhân James - McAvoy,“Matthew ! ngươi ở bên trong sao?”

“Ta không sao !” Matthew la lớn,“Ta rất tốt ! ta tại cùng Jonny Lee Miller cùng Tom - Hardy nói chuyện phiếm !”

Matthew chỉ chỉ bọn họ trên tay điện giật khí,“Hai vị, tốt nhất đem thứ linh tinh thu hồi đến, cho người nhìn thấy hiểu lầm liền không hảo.”

Jonny Lee Miller lập tức thu hồi điện giật khí, lui ra phía sau vài bước lại đem cố ý cấp Matthew tạo áp lực kia vài khí cụ, cũng tất cả đều thu vào trong bao.

Tom - Hardy tay cầm điện giật khí, trong lúc nhất thời tựa hồ không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt.

Bên ngoài tiếng đập cửa còn đang tiếp tục, tiếp James - McAvoy tiếng hô lại truyền tới,“Ta để người tìm người mở cửa , ngươi chờ một lát.”

Matthew nhìn Jonny Lee Miller cùng Tom - Hardy, tạm thời không lại nói, chỉ là ánh mắt dị thường lợi hại.

“Tom......” Jonny Lee Miller thu thứ tốt, hô,“Chúng ta đi.”

Không cam tâm nhìn Matthew liếc nhìn, Tom - Hardy thu hồi điện giật khí, liền chuẩn bị đi cửa lấy máy quay phim.

“Các ngươi liền tính toán như vậy đi sao?” Matthew sít chặt bên hông khăn tắm,“Ta còn muốn cùng nhị vị tán gẫu đâu.”

Tom - Hardy quay đầu nhìn Matthew,“Chúng ta không có gì hảo trò chuyện .”

Matthew hoàn toàn không phản ứng hắn, đối Jonny Lee Miller nói,“Chúng ta tốt nhất vẫn là tán gẫu kia phân băng ghi hình xử lý như thế nào đi.”

Thật giống như hắn thực sự có như vậy một bản băng ghi hình như vậy,“Ta đi ra sau, nói không chừng nhất thời xúc động, gọi điện thoại thông tri bạn gái đem ghi hình bán cho San Fernando Valley công ty.”

Hắn ăn nói lung tung,“Không cần nghi ngờ ta tìm không thấy phương pháp. Ngươi hẳn là biết, hồng chim cánh cụt công ty một ít người mẫu đến từ San Fernando Valley, ta thường xuyên tiếp đưa các nàng, nhận thức một ít cái loại này công ty nhân, nói vậy bọn họ đối với ngươi ghi hình rất có hứng thú.”

Theo tắm rửa gian ngoài cửa có người xuất hiện, thêm Matthew kết hợp sự thật lừa dối, nơi này tình thế dần dần chuyển lại đây.

Jonny Lee Miller thu thứ tốt, cõng ba lô, cũng chưa đi.

Hắn không có khả năng khiến như vậy một phần ghi hình truyền lưu đi ra ngoài, bằng không gièm pha quấn thân, vốn là tình thế không tốt lắm tinh lộ, phỏng chừng muốn trực tiếp xong đời .

“Miller.” Matthew đối bên kia cười cười,“Chúng ta nói chuyện đi.”

Jonny Lee Miller trầm mặc một giây, sau đó trực tiếp hỏi,“Nói đi, ngươi muốn cái gì?”

Tom - Hardy nhìn nhìn Jonny Lee Miller, cảm giác lời này rất quen tai, sau đó nghĩ tới, vừa Matthew - Horner không phải cũng nói qua lời này sao?

Này còn chưa hai phút, tình thế như thế nào liền điên đảo đâu?

Matthew nhìn đặt ở gian tắm vòi sen cửa máy quay phim,“Đem nó lưu lại.”

“Hảo.” Jonny Lee Miller không có bất cứ do dự,“Nó là ngươi .”

“Hiện tại lấy lại đây.” Matthew lo lắng bọn họ gian lận, chung quy mặt trên có hắn bất nhã chiếu, Jonny Lee Miller đối Tom - Hardy làm thủ thế, Tom - Hardy cầm lấy máy quay phim ném tới.

Matthew tiếp được máy quay phim, lấy ra bên trong hộp băng, lại đem máy quay phim phóng tới một tắm vòi sen phía dưới, trực tiếp cho nó tắm rửa một cái, liền tính bên trong còn có thứ gì, cũng cơ bản đều báo hỏng .

Hơn nữa hắn khẳng định sẽ đem máy quay phim thi thể mang đi.

“Hảo !” Matthew lại nhìn về phía Jonny Lee Miller, nói,“Hiện tại chúng ta nói nói đệ nhị hạng.”

Jonny Lee Miller nhịn xuống trong lòng không kiên nhẫn,“Nói đi.”

Matthew cố ý nói một Jonny Lee Miller có thể tiếp thụ điều kiện,“Black Hawk Down quay chụp trong lúc, không cần lại đến quấy rầy ta ! trừ trên công tác sự, chúng ta không biết.”

Jonny Lee Miller cũng không tưởng phản ứng Matthew, này cũng hoàn toàn phù hợp hắn cần, lập tức nói,“Không thành vấn đề ! trừ phi quay chụp khi chúng ta nhân vật có lời kịch, bằng không ta sẽ không theo ngươi nhiều lời một câu.”

“Như vậy tốt nhất.” Matthew tạm dừng một chút, đột nhiên ngược lại nhìn về phía Tom - Hardy,“Còn có một rất giản đáp điều kiện, Miller tiên sinh, đối với ngươi mà nói cũng rất dễ dàng làm đến.”

Hắn không đợi Jonny Lee Miller mở miệng, còn nói thêm,“Này ngươi đồng ý mà nói, chờ ngươi làm đến , ta sẽ lập tức khiến ta bạn gái đem băng ghi hình hoàn cấp ngươi ! nếu ngươi không đồng ý mà nói, ta đây chỉ có thể nói xin lỗi , ta gần nhất rất thiếu tiền, phỏng chừng có thể bán thượng một không sai giá.”

“Nói đi !” Jonny Lee Miller gắt gao nhìn chằm chằm Matthew,“Không cần quá phận !”

Matthew lộ ra một nụ cười,“Tuyệt đối không quá phận ! tuyệt đối sẽ không tổn hại Miller tiên sinh của ngươi ích lợi.”

Nghe hắn nói như vậy, Jonny Lee Miller nhẹ nhàng thở ra, nếu có thể mà nói, hắn cũng không tưởng trả giá lớn như vậy đại giới.

Matthew không lại đi vòng vèo, nói thẳng,“Ta muốn ngươi nghĩ biện pháp khiến Tom - Hardy tiên sinh chủ động rời khỏi này kịch tổ !”

“Cái gì?” Tom - Hardy dứt khoát không thể tin được chính mình lỗ tai.

“Không có khả năng !” Jonny Lee Miller phản ứng đầu tiên là cự tuyệt.

“Kia liền không thể nói chuyện.”

Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, mở khóa người tới, Matthew xòe tay, nói,“Môn muốn mở, ta phải đi.”

Hắn cố ý thở dài một hơi,“Miller tiên sinh rất nhanh là có thể tại băng ghi hình cửa hàng mua được , trong tay ta kia phân cũng liền không quan trọng .”

Tom - Hardy nhìn Jonny Lee Miller,“Chúng ta......”

Lạc chi --

Thanh thúy tiếng vang trung, tắm rửa gian môn bị người mở ra, tiếng bước chân truyền tới, Matthew lắc lắc đầu, nhặt lên tắm rửa xong máy quay phim, một tay cầm ghi hình hộp băng, một tay xách máy quay phim, chậm rãi hướng cửa đi, không lại nhìn Jonny Lee Miller cùng Tom - Hardy liếc nhìn.

Jonny Lee Miller dùng không đến ba giây, liền làm ra quyết định,“Hảo !”

Tom - Hardy nháy mắt nóng nảy, hét lớn,“Jonny Lee Miller, ngươi điên rồi sao !” Hắn chỉ Matthew, lớn tiếng kêu gào,“Vì tên hỗn đản này, ngươi......”

“Ngậm miệng !” Jonny Lee Miller ngắt lời hắn, chung quy bên ngoài đã có người tiến vào ,“Đừng quên, ngươi là đi của ta quan hệ mới đến kịch tổ !”

Tuy rằng hai người cùng thuộc về một người đại diện, nhưng người đại diện hoàn toàn lấy hắn làm chủ, Tom - Hardy chỉ là có tiềm lực tiểu diễn viên, vì chính mình tiền đồ suy nghĩ, như vậy tiểu diễn viên buông tay cũng liền buông tay .

Tom - Hardy chỉ Jonny Lee Miller, đột nhiên không biết nên nói cái gì mới tốt, tựa hồ nhận đến cự đại đả kích.

Jonny Lee Miller không có để ý Tom - Hardy, mắt nhìn từ bên ngoài chạy tới James - McAvoy, đối Matthew nói,“Đừng quên của ngươi hứa hẹn !”

Matthew thành khẩn hứa hẹn nói,“Ngươi yên tâm, ta người này danh dự phi thường tốt !”

“Ngươi không sao chứ?” James - McAvoy dừng ở cửa,“Ta nghe Ben nói......”

“Không có việc gì !” Matthew cố ý ngắt lời hắn,“Chúng ta hồi ký túc xá lại nói.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 127: Khắp Nơi Hỗn Đản

Edward không quân căn cứ cửa mở ra, gần trăm tên nam diễn viên lục tục từ giữa đi ra, chuẩn bị đi gần nhất sân bay cưỡi bao máy bay trực tiếp chạy tới Morocco, Black Hawk Down quay chụp thời gian khẩn trương, người sản xuất Jerry - Bruckheimer từ đầu năm liền tại bên kia trù bị, đạo diễn Ridley - Scott cũng sớm chạy qua, liền chờ bọn họ này mấy diễn viên đến sau quay chụp.

Kỳ hạn mười ngày huấn luyện kết thúc, cơ hồ tất cả mọi người là đầy mặt thoải mái, tâm tình sung sướng.

Chỉ có đi ở đội ngũ mặt sau cùng, lại rơi xuống hơn mười mét người là ngoại lệ.

Tom - Hardy kéo rương hành lý, một người cô độc từ căn cứ đại môn bên trong đi ra, âm thứu ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, tập trung đội ngũ bên trong một người.

Jonny Lee Miller !

Tên hỗn đản này vì chính mình lợi ích, thế nhưng thật hi sinh hắn !

Ngày đó sau, hắn đương nhiên không chịu chủ động rời khỏi kịch tổ, Jonny Lee Miller lại cấp người đại diện gọi điện thoại, tại người đại diện gia tăng cự đại áp lực dưới, Tom - Hardy chỉ có thể thoái nhượng, liền tính hắn có không sai gia thế, lại cũng thay đổi không được chỉ là một tiểu diễn viên sự thực, căn bản vô lực cùng Hollywood trù tính cự đầu công ty đối kháng.

Tuy rằng người đại diện đáp ứng sẽ ở phương diện khác bồi thường hắn, nhưng Tom - Hardy vẫn là cảm giác chính mình nhận đến cự đại thương tích, nhất là tâm hồn.

Hắn nguyên bản đem Jonny Lee Miller xem như bằng hữu, xem như có thể hợp tác đồng bọn, Jonny Lee Miller đâu? Tại cần thời điểm, không chút do dự khiến hắn làm thế tội sơn dương.

Phía trước diễn viên bắt đầu đi lên hai chiếc xe bus, Tom - Hardy đi đến lại đây tiếp hắn một chiếc xe việt dã biên, nhìn kia hai chiếc tại sáng sủa dương quang dưới tản ra băng lãnh kim chúc khí tức xe bus, bỗng nhiên có một loại thể hội, này giới có lẽ so này kim chúc khí tức còn muốn băng lãnh.

“Ta muốn trở thành ngôi sao !” Tom - Hardy nắm chặt quyền đầu,“Trở thành đại minh tinh ! chỉ có như vậy mới có thể đem hôm nay hết thảy còn trở lại Jonny Lee Miller trên người, mới có thể khiến Matthew - Horner cái kia ti bỉ vô sỉ lại âm hiểm hạ lưu khốn kiếp nhận đến trừng phạt !”

Hắn đem hành lý bỏ vào sau tòa, ngồi trên phó điều khiển, đối tài xế nói,“Hồi Los Angeles !”

Tom - Hardy đã có suy xét, Hollywood thật sự là rất nguy hiểm , từng bước gai góc, khắp nơi cạm bẫy, khắp nơi khốn kiếp, chính mình vẫn là về trước Anh quốc phát triển hảo, đẳng có nhất định danh khí, lại sát hồi Hollywood !

Xe việt dã mang theo khói bụi, từ xe bus biên chạy qua, trên xe dựa vào phía trước một vị trí, Jonny Lee Miller xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn theo xe việt dã rời đi.

Hắn biết Tom - Hardy rất không cam lòng, cũng phi thường có oán niệm, lại không để ý, là Tom - Hardy trọng yếu, vẫn là chính mình tiền đồ trọng yếu, này còn dùng được tuyển sao?

Băng ghi hình mặt trên nội dung thật sự là...... Hắn mạo không nổi loại này phiêu lưu.

Bỗng nhiên, xe bus tiền môn truyền đến nói giỡn thanh âm, Jonny Lee Miller giương mắt nhìn, Matthew - Horner cái kia vô sỉ khốn kiếp, cùng James - McAvoy trước sau lên xe bus, hai người phảng phất không có nhìn thấy hắn, từ bên cạnh trải qua, đi mặt sau chỗ ngồi.

Nghĩ đến còn muốn cùng loại này nhân tại một trong kịch tổ cộng sự rất lâu, Jonny Lee Miller liền toàn thân trên dưới đều không thoải mái, nhưng vì kia phân băng ghi hình, hắn còn muốn chịu đựng.

“Ngươi hiện tại không cho hắn......” Đi đến ít người nửa đoạn sau thùng xe, James - McAvoy ngồi xuống sau, nhìn phía trước, thấp giọng hỏi Matthew,“Hắn không có ý kiến?”

“Đương nhiên là có ý kiến !” Matthew cũng có chút đau đầu,“Ta vẫn đang tưởng biện pháp tha, ta lại cùng hắn nói hắn là đại minh tinh, ta là tiểu diễn viên, hắn tại trong kịch tổ tùy thời đều có thể làm ta, cho nên ta muốn đẳng quay chụp hoàn tất lại cho hắn.”

James - McAvoy lại hỏi,“Hắn đồng ý?”

Matthew lắc đầu,“Tha một ngày là một ngày đi, chờ ta vai diễn quay chụp xong, liền không cần quản hắn .”

Ngày hôm qua, bọn họ vừa lấy đến chi tiết quay chụp kế hoạch, hắn nhân vật vai diễn tương đối dựa vào phía trước, phỏng chừng đến sang năm tháng một để hoặc là hai tháng sơ không sai biệt lắm liền có thể toàn bộ chụp hoàn.

Ben Foster lúc này đi lên, James - McAvoy đối bên kia vẫy vẫy tay, đến gần Matthew bên cạnh, dùng thấp nhất thanh âm hỏi,“Ngươi thực sự có như vậy một phần băng ghi hình.”

“Không có.” Matthew chỉ là lắc đầu,“Ta lừa Jonny Lee Miller .”

“Cái gì?” James - McAvoy không tự giác đề cao thanh âm, tiếp che miệng lại, một lát sau mới lại hạ giọng nói,“Ta thật phục ngươi , loại sự tình này ngươi đều có thể gạt người.”

Matthew có chút bất đắc dĩ nói,“Ta có biện pháp gì a? Lúc ấy tình thế là một chọi hai, bọn họ còn có điện giật khí, ta chỉ có thể tưởng loại này biện pháp tự bảo.”

James - McAvoy lại đối Matthew dựng thẳng lên ngón cái,“Thực ra ta rất bội phục ngươi, thật.”

Tuy rằng không phải rất rõ ràng Matthew đến cùng làm qua những gì, nhưng có thể đem Jonny Lee Miller đùa giỡn xoay quanh, tưởng không để nhân bội phục cũng khó.

Ben Foster đi tới, Matthew cùng hắn chào hỏi, ngày đó sự còn muốn cảm tạ hắn, nếu không phải hắn hướng James - McAvoy báo tin, James - McAvoy mang theo quen biết mấy cái diễn viên lại đây gõ cửa, không hẳn có thể như vậy dễ dàng lừa đến Jonny Lee Miller.

Nhưng lừa đến Jonny Lee Miller, cũng có di chứng, hắn đi nơi nào làm một phần ghi hình cho hắn? Tổng không thể khiến Jonny Lee Miller cởi hết hiện chụp một phần đi?

Matthew ý tưởng, tận khả năng kéo đến Black Hawk Down chụp xong, đến lúc đó vỗ mông rời đi, không lại phản ứng Jonny Lee Miller, dù sao trong trí nhớ Hollywood cự tinh bên trong, cũng không có Jonny Lee Miller danh tự, suy tính hắn về sau cũng thành không quá lớn khí hậu.

Chỉ cần không ảnh hưởng bình thường quay chụp, Black Hawk Down kịch tổ mới sẽ không quản diễn viên ở giữa cá nhân mâu thuẫn xung đột lạn sự.

Ngày đó sau, kịch tổ tại Edward không quân căn cứ phụ trách râu quai nón Jack, cũng tìm hắn hỏi qua, Matthew tuy rằng không cụ thể nói, nhưng cũng thừa nhận cùng Jonny Lee Miller cùng Tom - Hardy có điểm xung đột, râu quai nón Jack vỏn vẹn dặn dò không cần tại kịch tổ nháo sự, căn bản không có can thiệp ý tứ.

Tại lừa gạt Jonny Lee Miller trên chuyện này, Matthew đã quyết định chủ ý, muốn đương vô lại.

Hạ xe bus, đổi thừa kịch tổ bao máy bay, gần trăm tên diễn viên trùng trùng điệp điệp chạy tới Morocco, ngồi ở trong phi cơ phóng nhãn nhìn lại, trừ mấy cái tiếp viên hàng không, tất cả đều là nam nhân.

Này kịch tổ so Band of Brothers còn khoa trương, cơ bản không có nữ tính thành viên, đừng nói diễn viên bộ phận , ngay cả phía sau màn viên chức cũng cơ hồ đều là nam tính.

Dùng James - McAvoy lời đến nói, chờ bọn hắn tại Morocco chụp thượng mấy tháng hí, xem hắc muội tử đều sẽ so Marilyn - Monroe càng gợi cảm xinh đẹp.

Matthew mơ hồ nhớ rõ, Morocco giống như không phải hắc nhân quốc gia.

Trên trăm tên nam diễn viên chờ ở trên một chiếc phi cơ, tối có lạc thú sự tình chính là thông đồng tiếp viên hàng không, kịch tổ nội công nhận đại soái ca Orlando - Bloom liền cùng một tiếp viên hàng không quan hệ mật thiết.

Hiện tại Orlando - Bloom còn không phải ngôi sao, biểu diễn [ Lord of The Rings: Vệ nhẫn tiểu đội ] muốn sang năm mới có thể công chiếu.

[ Lord of The Rings ] ba bộ khúc Matthew đều xem qua, Legolas tuyệt đối là trong đó tối làm người ta ấn tượng khắc sâu nhân vật chi nhất, đến lúc đó [ Lord of The Rings: Vệ nhẫn tiểu đội ] phát hành, Orlando - Bloom khẳng định sẽ hồng thấu nửa bầu trời, thậm chí siêu việt Josh - Hartnett cùng Johnny Lee Miller, cũng là phân phút sự tình.

Đáng tiếc, Orlando - Bloom là tại [ Lord of The Rings: Vệ nhẫn tiểu đội ] phát hành phía trước liền tiếp được Black Hawk Down, nhân vật phi thường nhỏ, thù lao cũng không cao.

Đến Morocco sau, chỉ nghỉ ngơi một ngày ngã dưới sai giờ, Matthew liền cùng mặt khác diễn viên cùng nhau, đầu nhập đến quay chụp trong.

Ridley - Scott bản nhân là trên đường tiếp nhận này hạng mục, bất quá Black Hawk Down tại Jerry - Bruckheimer trong tay kế hoạch hồi lâu, ngay cả Simon - West từ đi đạo diễn chức vụ sau, tiền kỳ trù bị công tác cũng không có đình chỉ, kịch tổ có thể chỉ so nguyên kế hoạch chậm một tháng quay chụp, làm người sản xuất Jerry - Bruckheimer công không thể không.

Hơn nữa này phim chính trị ý nghĩa cự đại, dù cho Matthew loại này đối chính trị không mẫn cảm nhân, cũng có thể cảm nhận được điểm này, Morocco chính phủ cùng Lầu Năm Góc cho kịch tổ cự đại duy trì.

Morocco chính phủ không chỉ cho phép một chi tam giác châu tiểu đội cùng Hắc Ưng phi cơ trực thăng nhập kính quay chụp, còn điều động bổn quốc quân đội hiệp trợ quay chụp.

Căn cứ Matthew lý giải, này cùng kịch tổ có năng lực vì Morocco địa phương mang đến cự đại ích lợi cũng không phải không có quan hệ, hôm nay Hollywood đề cập sa mạc cùng Phi Châu điện ảnh, tương đương một bộ phận đều là tại Morocco lấy cảnh quay chụp, tỷ như hai năm trước phát hành [ Star Wars Episode: U linh uy hiếp ].

Morocco thậm chí bị rất nhiều truyền thông hí xưng là “Ma lai ổ”.

Đệ nhất thiên quay chụp, không có Matthew đóng vai Huth trung sĩ vai diễn, nhưng hắn vẫn là rời đi mát mẻ khách sạn, đỉnh liệt nhật đi đến một mảnh cát vàng trường quay, tự mình thể hội trường quay cùng quay chụp vai diễn, để khiến chính mình càng nhanh tiến vào trạng thái.

Tại chuyên nghiệp này một hạng bên trên, Matthew thái độ chưa bao giờ dùng hoài nghi.

Quay chụp trường quay một mảnh hỗn loạn, do là quay chụp tại Somalia vai diễn, lâm thời diễn viên khẳng định muốn từ Phi Châu địa phương thuê, cứ việc đều là từ Morocco tìm một ít bộ dạng giống Somalia nhân dân bản địa, nhưng lâm thời quần chúng diễn viên thao các loại ngôn ngữ, cho dù là Ridley - Scott loại này kinh nghiệm phong phú đạo diễn, chỉ huy lên cũng không phải như vậy phương tiện.

Thậm chí, Matthew nhìn một hồi, thế nhưng phát hiện quay chụp trung có chút hắc nhân diễn viên đối với màn ảnh làm mặt quỷ, phi thường làm cho người ta không nói được lời nào.

“Đạo diễn phỏng chừng muốn sầu chết.” Matthew đứng ở râm mát lều phía dưới nói thầm, đồng dạng trốn ở chỗ này quan khán quay chụp Orlando - Bloom đi tới,“Này cũng không có biện pháp a, lại không thể đem những người này sa thải .”

Matthew quay đầu nghi hoặc nhìn hắn, Orlando - Bloom nhìn qua phi thường đê điệu, chuyên môn vì hắn giải thích nói,“Morocco chính phủ duy trì kịch tổ quay chụp điều kiện chi nhất, chính là sở hữu lâm thời diễn viên đều phải sử dụng Morocco nhân.”

“Nguyên lai là như vậy.” Matthew gật gật đầu.

Năm đó chính phủ hoan nghênh ngoại lai kịch tổ quay chụp, đương nhiên muốn có ích lợi, Morocco lại không ngốc.

Quay chụp còn đang tiếp tục, Matthew vừa nhìn vừa cùng Orlando - Bloom hàn huyên hội, người này cho hắn lưu lại ấn tượng cũng không tệ lắm.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 128: Tín Ngưỡng Xạ Kích

“Ầm vang --”

Trong tiếng nổ mạnh, vô số bùn đất bay lên, giống như như mưa rơi xuống, nện ở Matthew trên người cùng trên mũ giáp, bên cạnh một vị diễn viên đang run rẩy, tựa hồ bị bạo tạc sợ hãi như vậy, không nhúc nhích.

Quay chụp trung bạo tạc tất cả đều là thực chụp, tuy rằng thuốc nổ thực tế uy lực không lớn, nhưng tại tổ thuốc pháo điều tiết khống chế dưới, thanh âm cùng uy thế đều tương đương kinh người, không có kinh lịch qua loại này cảnh tượng tân nhân diễn viên, bị dọa ngốc cũng không tính ngoài ý muốn.

Matthew một tay ôm lấy car-15 súng trường, không ra một bàn tay, vươn ra hai căn ngón tay chỉ chỉ hai mắt của mình, sau đó lại chỉ chỉ phía trước, lớn tiếng nói,“Yểm hộ ta !”

Cách đó không xa đạo diễn máy theo dõi mặt sau, Ridley - Scott nguyên bản đều phải kêu ngừng, nhưng nhìn thấy Matthew động tác, ngược lại khiến quay chụp tiếp tục đi xuống, nguyên bản đi theo Huth trung sĩ mặt sau chính là một không kinh lịch qua thực chiến tân binh, xuất hiện loại này phản ứng cũng thuộc về bình thường, này màn ảnh hoàn toàn có thể làm như hậu kỳ cắt nối biên tập vật liệu chi nhất.

“Ầm vang --”

Lại là một trận tiếng nổ mạnh vang lên, tiếp truyền đến ak-47 bắn phá tiếng súng, Matthew ngẩng đầu nhìn một cái, đối mặt khác mấy cái du kỵ binh trang điểm diễn viên la lớn,“Cùng ta !”

Nói xong, hắn dẫn đầu lóe ra công sự che chắn, tiến vào ngã tư đường trong, phóng cúi người tư hướng về phía trước mặt chạy đi, đi đến góc đường phụ cận, quỳ một gối xuống trên mặt đất, bày ra phi thường tiêu chuẩn quỳ tư xạ kích, liên tiếp bóp cò súng.

Phanh -- phanh -- phanh --

Tiếng súng liên tiếp vang lên, từng viên vỏ đạn nhảy ra rơi trên mặt đất, bất quá không có viên đạn bắn ra, trong tay hắn car-15 bên trong đương nhiên không phải chân viên đạn, mà là kịch tổ chuyên môn chuẩn bị đạn giấy.

Theo Matthew lý giải, bộ điện ảnh này hậu kỳ đặc hiệu dùng sẽ thực thiếu, cơ bản sở hữu hình ảnh đều dựa vào thực chụp đến hoàn thành, Ridley - Scott cùng Jerry - Bruckheimer hùng tâm bừng bừng, muốn hoàn nguyên năm đó chiến trường mỗi một chi tiết.

Đánh xong mấy thương, Matthew quay lại phương hướng, đồng thời quay đầu,“Phóng thấp tư thái ! phóng thấp tư thái !”

Hắn mang theo hai danh binh lính chuyển vào một khác con phố.

“Tạp !” Ridley - Scott kêu ngừng quay chụp,“Này một điều qua !”

Matthew từ mặt đất đứng lên, hái xuống mũ giáp, trên đầu toàn là mồ hôi, một vị hoá trang trợ lý lập tức chạy tới, cho hắn lau mồ hôi, hắn tại kịch tổ trợ lý tắc cầm bình nước đi tới, bởi Matthew có trang trong người, lại hạng nặng võ trang, sử dụng là ống hút thức bình nước, này vừa không trì hoãn bình thường uống nước, cũng sẽ không lộng hoa trang.

Tên kia bởi vì bạo tạc bị dọa ngốc diễn viên, ở phía sau bị người nâng lên, xem ra trong khoảng thời gian ngắn không thể lại tham dự quay chụp .

Kịch tổ nhanh chóng điều chỉnh máy quay phim, hai đài máy quay phim theo đạo quỹ trượt đến Matthew ở này trên ngã tư đường.

Ridley - Scott không nhanh không chậm đi lại đây, vừa đi vừa hỏi đi theo bên cạnh râu quai nón,“Vừa rồi người nọ chính là Helen đề cử đến Matthew - Horner đi?”

“Là.” Jack nhìn bên kia,“Trên mũ giáp viết phải là Huth danh tự, không sai được.”

Từng cái đóng vai quân Mỹ binh lính diễn viên trên mũ giáp đều tiêu có nhân vật dòng họ, đây là đạo diễn Ridley - Scott vi người xem dễ dàng phân biệt nhân vật thiết kế , bởi vì tại giống nhau kín quân trang dưới, mỗi người nhìn qua đều không sai biệt lắm.

“Hắn không sai.” Ridley - Scott đối vừa quay chụp rất hài lòng,“Ứng đối phi thường linh hoạt.”

Jack cười nói,“Helen đề cử nhân không sai được.”

Ridley - Scott gật gật đầu, không lại nói, quẹo vào một khác con phố.

Hắn trực tiếp đi đến diễn viên bên kia, nói,“Đều lại đây ! đều lại đây !”

Matthew lập tức đội mũ giáp, đi đến Ridley - Scott bên cạnh, mặt khác hai danh diễn viên cũng đi tới, cùng đi đến còn có phim quân sự cố vấn.

“Kế tiếp, các ngươi cần vi võ trang phi cơ trực thăng dẫn đường.” Ridley - Scott tự mình làm mẫu, đi đến một đống phòng ốc tới gần ngã tư đường một bên bên vách tường, ngồi xổm xuống chỉ phía trước rất có hắc nhân lâm thời diễn viên tụ tập địa phương, nói,“Các ngươi dọc theo vách tường phía trước tiến, mãi cho đến bên kia.”

Matthew liền ngồi xổm hắn mặt sau, vội vàng nói,“Ta minh bạch.”

“Scott đạo diễn !” Quân sự cố vấn đột nhiên lên tiếng,“Xin lỗi, Scott đạo diễn, như vậy cảnh tượng thiết kế cùng lúc ấy tình huống không hợp.”

Ridley - Scott lập tức đứng lên,“Úc? Nói nói xem.”

Mời này mấy đến từ tam giác châu bộ đội quân sự chuyên nghiệp nhân tài, vì chính là tại quay chụp trung tận khả năng hoàn nguyên năm đó chiến trường, làm cho bọn họ hiệp trợ tìm kiếm chi tiết phương diện sai lầm.

Vị kia quân sự cố vấn phi thường phụ trách, nói thẳng,“Năm đó tam giác châu đội viên đầu đội là nhẹ nhàng mũ nhựa, tuy rằng không phòng đạn, nhưng phòng va đập công năng hảo, loại này mũ giáp bị đặc chủng tác chiến bộ tư lệnh đặt tên là ‘Hiệu suất cao kháng trùng kích mũ giáp’, tam giác châu đội viên dưới tình huống như vậy sẽ không dán tường, bởi vì vách tường hội lựu đạn, có khi viên đạn sẽ dọc theo sát tường bay ra rất xa, sát tường trúng đạn suất ngược lại càng cao !”

Hắn tạm dừng một chút, gặp Ridley - Scott không có mở miệng, còn nói thêm,“Muốn tại mưa đạn bay ngang dưới tình huống đứng ở ngã tư đường trung ương cần thật lớn dũng khí khắc phục sợ hãi, dán tường trên thực tế so đứng ở ngã tư đường trung nguy hiểm, nhưng lại an tâm hơn nhiều, có thể khắc phục cảm giác mà thuận theo lý tính cũng là tam giác châu đội viên cùng du kỵ binh đội viên khác biệt chi nhất.”

Ridley - Scott suy nghĩ một hồi, nói,“Ta xem như vậy, gia tăng một màn diễn, khiến tam giác châu đội viên đối du kỵ binh nói đến điểm này, tránh cho người xem bởi vì không lý giải, mà dẫn đến này bộ phận hí xem không hiểu.”

Jerry - Bruckheimer cũng không can thiệp quay chụp, trường quay quay chụp hoàn toàn là lấy Ridley - Scott làm chủ, loại này căn cứ chân thật tình huống vai diễn điều chỉnh, căn bản không phải vấn đề.

Bất quá, cảnh này không có gia tại Matthew trên người, quay chụp theo sau bắt đầu, hắn tại ngã tư đường trung ương dẫn dắt hai danh binh lính đột tiến, thẳng đến cùng phía trước hắc nhân lâm thời diễn viên giao hỏa, mới tính quay chụp hoàn tất.

Hôm nay thuộc về Huth trung sĩ vai diễn chụp xong, Matthew đi trước hoá trang kéo xe tẩy trang, tiếp đi đến ở một tòa nhà đỉnh diễn viên nơi nghỉ ngơi, tìm đến ngồi ở đại dưới dù che nắng James - McAvoy mấy người.

“Uống nước.” Ben Foster ném một bình ướp lạnh nước khoáng lại đây, Matthew kế tiếp sau, ngồi ở Orlando - Bloom bên cạnh trên một cái ghế, vặn mở sau uống một ngụm, mát mẻ cảm giác thẳng thấu đáy lòng,“Thật đã a !”

Orlando - Bloom ý bảo xuống trong tay kem ly,“Muốn tới một hộp sao?”

Matthew lắc đầu,“Không cần.”

Cách đó không xa trên ngã tư đường đột nhiên vang lên một chuỗi bùm bùm tiếng súng, quay chụp còn đang tiếp tục, bao gồm Matthew ở bên trong, mấy người cũng đều nhìn về phía bên kia.

“Kia vài hắc nhân diễn viên lấy thương xạ kích tư thế......” Ben Foster tựa hồ tìm không thấy thích hợp từ hình dung.

Orlando - Bloom bĩu môi,“Bọn họ đóng vai đều là khuyết thiếu huấn luyện dân binh.” Hắn mắt nhìn quay chụp trường quay bên kia, còn nói thêm,“Đại đa số dân binh cũng không có nhận qua chính quy xạ kích huấn luyện, chỉ biết cầm lấy súng đến loạn quét một trận, cho nên chí mạng tỷ lệ rất thấp, đây cũng là vì sao 100 nhiều danh quân Mỹ binh lính bị mấy ngàn danh dân binh chia ra bao vây lại chỉ có 19 nhân bỏ mình nguyên nhân.”

“Ta có một điểm thủy chung làm không rõ.” James - McAvoy chỉ trường quay trung chính tại sử dụng ak-47 xạ kích hắc nhân diễn viên, nói,“Vì sao hắc nhân tổng thích đem thương nâng cao quá đỉnh xạ kích đâu? Không chỉ là điện ảnh, rất nhiều tin tức hình ảnh bên trong hắc nhân cũng là như vậy.”

Orlando - Bloom nói,“Giống như thật là như vậy a.”

Ben Foster lắc đầu,“Ta không biết.”

Matthew buông xuống Thủy Bình, nói,“Ta suy xét qua vấn đề này.”

Mặt khác ba người đều nhìn lại đây, James - McAvoy hảo kỳ hỏi,“Ngươi suy xét qua?”

Matthew thật đúng là không phải ăn nói lung tung, từng từ tin tức trông được đến Phi Châu đặc biệt là Sahara lấy nam địa khu phát sinh chiến tranh cùng xung đột thời điểm, tổng có thể phát hiện một rất kỳ quái cảnh tượng, đó chính là Phi Châu nhân nổ súng rất ít nâng súng ngắm chuẩn, mà là đem thương cao cao nâng qua đỉnh đầu tiến hành xạ kích, như thế tiêu hồn tư thế thật để người cảm thấy tân kỳ.

Hắn vì thế chuyên môn trên smartphone tra qua.

“Nói nói xem.” Orlando - Bloom thúc giục nói.

“Nguyên nhân nha, ta tổng kết có ba phương diện.” Matthew vươn ra một ngón tay,“Tín ngưỡng cùng văn hóa vấn đề. Tại Phi Châu rất nhiều địa phương, bởi văn hóa trình độ rất thấp, cảm giác hiện đại vũ khí bao gồm súng ống,rpg là một loại siêu tự nhiên năng lực, này mấy sở dĩ có thể giết người đơn giản là người da trắng ma pháp hoặc là một loại bọn họ không biết Vu thuật mà thôi, đối với này mấy vũ khí công tác nguyên lý liền hoàn toàn không hiểu . Cho nên nói, chỉ cần cầm lấy súng hướng tới đại khái phương hướng khai hỏa là có thể , mục tiêu sẽ bị lên tiếng trả lời phá hủy, căn bản không cần ngắm chuẩn.”

Mặt khác ba người đều nở nụ cười, hiển nhiên không tin lời này.

“Đừng không tin !” Matthew một bộ nghiêm túc bộ dáng,“Ta tại nào đó quân sự trên tiết mục xem qua. Tại Phi Châu, trừ cá biệt quân chính quy, đại đa số nhân đối loại này ý tưởng rất tin không nghi ngờ, thậm chí có người tin tưởng vững chắc: Dùng mảnh vải trám mãn máu dê sau cột vào thương thượng, liền có thể một thương đánh chết mục tiêu của chính mình, mặc kệ địch nhân có hay không cho mình mua chống đạn phù chú, cũng không quản ngươi có hay không ngắm chuẩn, đây là một loại tín ngưỡng xạ kích, cùng xạ kích tư thế cùng thương pháp không có một cent quan hệ.”

Tiếp, hắn dựng thẳng lên đệ nhị căn ngón tay,“Tư thế tiêu hồn rất huyễn khốc ! Phi Châu nhân thiên tính lạc quan, biểu hiện lực rất mạnh, thích truy đuổi triều lưu, cho dù tại trong lúc chiến tranh cũng có không thiếu trang điểm ngăn nắp Phi Châu Fashionista xuyên toa tại tàn bích đoạn viên bên trong, Phi Châu nhân đem thích huyễn khốc theo đuổi cá tính đặc điểm cũng đưa đến trên chiến trường.”

Kia ba gia hỏa đã ha ha nở nụ cười.

“Các ngươi ngẫm lại a......” Matthew tiếp tục nói,“Tại chiến trường trung, sặc sỡ trang phục cùng kỳ dị kiểu tóc, lại thêm thủ cử súng tiểu liên đang đứng ở Vu y pháp lực gia trì dưới trạng thái, bách phát bách trúng, lúc này, dùng cái gì tư thế xạ kích đã không trọng yếu , chiến đấu đã biến thành một môn nghệ thuật, đem thương nâng qua đỉnh đầu biểu hiện lực lượng cùng dũng khí, sợ tới mức địch nhân hồn phi phách tán.”

Hắn lại dựng thẳng lên đệ tam căn ngón tay,“Hảo, vui đùa khai xong, nói chăm chú . Chân chính nguyên nhân hẳn là khuyết thiếu huấn luyện không ai giáo. Phi Châu vô luận là quân chính quy vẫn là tư nhân võ trang binh lính, nhận đến quân sự huấn luyện đều rất ít, không có huấn luyện viên đi nói cho bọn họ nên như thế nào chính xác sử dụng súng ống, càng không ai nói cho thương là dựa vào cái gì nguyên lý giết người .”

James - McAvoy gật gật đầu,“Liền cuối cùng một điều đáng tin.”

“Ngươi nói là tín ngưỡng xạ kích......” Orlando - Bloom hỏi,“Tín ngưỡng cùng xạ kích nào lợi hại hơn?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 129: Tất Cả Đều Là Tin Tức Tốt

Nghe được Orlando - Bloom mà nói, Matthew suy nghĩ một hồi, giả bộ một bộ rất cao bức cách,“Tín ngưỡng có thể khiến thành ngàn trên vạn nhân bưng ak-47 đi loạn xạ, ngươi nói nào càng có lực lượng

Có công tác nhân viên lúc này lại đây thông tri, kịch tổ đi tới đi lui khách sạn xe tuyến đến, Matthew mấy người không lại tiếp tục quan khán, lựa chọn về khách sạn thổi điều hòa, bất quá trở lại khách sạn sau không có nghỉ ngơi, cùng đi khách sạn hai tầng tửu ba, Orlando - Bloom thỉnh Matthew, Ben Foster cùng James - McAvoy ba người uống rượu.

Tửu ba trung, ba người muốn đều là thấp số ghi độ cồn nhỏ rượu Cocktail, chung quy đây là tại quay chụp trong lúc.

“Ta ngày mai liền muốn rời đi Morocco .” Orlando - Bloom buông xuống chén rượu, nói,“Khả năng muốn đến sang năm 1 tháng mới có thể trở về.”

James - McAvoy nâng nâng ly,“Thuận buồm xuôi gió.”

Ben Foster cũng nói,“Orlando, thuận buồm xuôi gió !”

Matthew cũng giơ lên ly,“Thuận buồm xuôi gió.”

Ba người làm trong ly rượu, hàn huyên một hồi, liền tản mất , ngày mai còn có công tác đang chờ.

Toàn bộ tháng mười một cùng tháng mười hai nửa tháng đầu, Matthew vẫn ở Morocco quay chụp chiến đấu vai diễn, một ít chiến đấu vai diễn thoạt nhìn rất đơn giản, quay chụp lên đến lại trạng huống chồng chất, đặc biệt cùng kịch tổ tại Morocco địa phương thuê hắc nhân diễn viên đồng khuông thời điểm, hắc nhân lâm thời diễn viên tổng có thể lấy làm ngoáo ộp, ngây ngô cười cùng tiêu hồn dáng người cướp đi Mĩ quốc đại binh nổi bật, khiến quay chụp không thể không gián đoạn.

Có đôi khi, Matthew cũng hiểu được, này mấy hắc nhân trời sinh liền có khôi hài thiên phú, đáng tiếc tổng dùng không đối địa phương.

Ngược lại kia dị thường tiêu hồn tín ngưỡng xạ kích, hắc nhân lâm thời các diễn viên dùng vô cùng tốt, tựa hồ trời sinh liền có vận dụng như thế khốc huyễn xạ kích tư thế thiên phú.

Thực ra, hắn xem qua nguyên tác trung, Mĩ quốc bọn lính đối Phi Châu địa phương võ trang xạ kích kỹ xảo có “Đừng sợ, bọn họ thương pháp lạn thần kỳ, bình thường chỉ cần ngươi cẩn thận đừng bị thạch đầu tạp liền hảo” bình luận, lại thêm Phi Châu quảng vi sử dụng ak-47 cùng 56 thức súng tiểu liên, lại là có tiếng lực phản chấn đại, khó có thể khống chế, dẫn đến xạ kích hiệu quả thường thường thảm không đành nhìn.

Tỷ như trận này chiến tranh.

Ước chừng 160 danh quân Mỹ bị bốn ngàn danh võ trang phần tử vây khốn, song phương kịch chiến một ngày, quân Mỹ bỏ mình 19 nhân, bị thương 70 nhân, mà Somalia tổn thất quá ngàn, quân Mỹ lần này trong chiến tranh có thể lấy thiếu đối nhiều, trừ tự thân tại trang bị cùng đơn binh tố chất thượng chiếm ưu thế ngoại, Phi Châu Hắc thúc thúc thương pháp cũng giúp đỡ không ít.

Mười hai tháng trung tuần, Matthew tiếp đến Helen - Hermann đánh qua đến điện thoại, lễ Giáng Sinh phía trước sẽ đến kịch tổ tham hắn ban.

Này coi như là hảo tin tức, nửa tháng thời gian, trừ mỗi thứ hai thiên nghỉ ngơi thời gian, cơ bản đều tại quay chụp, một ít chiến tranh vai diễn bởi vì mạc danh kỳ diệu nguyên nhân một hồi lại một hồi chụp, để người thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

Ben Foster từng đề nghị cùng ra đi tìm cô nương, lại bị Matthew cùng James - McAvoy nhất trí phủ quyết , nơi này là Phi Châu, không tưởng lộng một thân bệnh trở về, vẫn là tự hạn chế một điểm hảo.

Về phần kịch tổ nội ngay tại chỗ khai phá, vẫn là đừng nghĩ , từ Bắc Mĩ tới được diễn chức nhân viên trung, nữ nhân hai bàn tay liền có thể đếm qua đến, trong đó một nửa còn vượt qua bốn mươi tuổi, nửa kia không đề cập tới cũng thế.

Thuê lâm thời diễn viên trong, ngược lại là có không ít nữ nhân, vấn đề đều là địa phương nữ hắc nhân, an toàn khởi kiến, vẫn là rời xa vi diệu.

Theo quay chụp xâm nhập, Matthew cùng Jonny Lee Miller ở giữa cũng có đồng trường vai diễn, bất quá trường quay có Ridley - Scott tại, hai người đều phi thường khắc chế, trừ quay chụp trung giao tập, chỉ tiến hành qua một lần lén tiếp xúc.

Jonny Lee Miller lại đòi băng ghi hình, Matthew lấy bạn gái không tại Los Angeles làm lý do lại một lần tha xuống dưới, thành khẩn hứa hẹn tỏ vẻ đẳng hai người một hồi Los Angeles, liền sẽ đem băng ghi hình hoàn cấp hắn.

Dù sao quay chụp hoàn tất sau nhất phách hai tán, Jonny Lee Miller tổng không thể mỗi ngày truy ở phía sau đòi này phân căn bản không tồn tại băng ghi hình đi? Hơn nữa loại sự tình này Jonny Lee Miller còn không có biện pháp đối nhân nói.

Tại tháng mười hai, kịch tổ triệu tập truyền thông gặp mặt hội thượng, phụ trách tuyên phát bộ môn còn làm thứ giả tin tức.

Sắm vai du kỵ binh bộ đội binh lính một danh diễn viên, quay chụp trong lúc tại khách sạn cửa thu đến phong thư nặc danh, tín trung cảm tạ kịch tổ cùng các diễn viên làm ra cố gắng, cũng yêu cầu bọn họ có thể chi tiết tái hiện chiến đấu, kí tên vi ở trong chiến đấu bỏ mình toàn thể du kỵ binh.

Này phong thư cùng thu đến tín diễn viên, tự nhiên mà vậy xuất hiện ở kịch tổ truyền thông gặp mặt hội thượng, theo sau bị truyền thông bốn phía đưa tin, không chỉ phải phải giải trí tin tức, thậm chí còn đi lên rất nhiều thời sự tin tức loại truyền thông trang.

Kịch tạo thành công làm một đợt trước tuyên truyền, khiến rất nhiều người chú ý tới Black Hawk Down đang tại quay chụp.

Về phần gửi qua bưu điện thư tín nhân đến cùng có phải hay không năm đó du kỵ binh binh lính, không ai quan tâm.

Thời gian gấp, nhiệm vụ trọng, lâm thời diễn viên thường xuyên ra trạng huống, toàn bộ kịch tổ quay chụp không tính là thuận lợi, thậm chí thoáng lạc hậu với kế hoạch, đây cũng là Matthew vẫn dừng lại tại Morocco nguyên nhân.

Tới gần mười hai tháng hạ tuần, rốt cuộc có người lại đây tham hắn ban .

“A, Helen......”

Khách sạn trong phòng ăn, nhìn thấy một thân chức nghiệp sáo trang Helen - Hermann, Matthew cảm giác mạc danh thân thiết,“Có thể thấy đến ngươi, ta rất cao hứng .”

Một tuần trước, James - McAvoy cùng Ben Foster cũng rời đi kịch tổ .

“Ngươi xem lên không sai.” Helen - Hermann chỉ dưới đối diện ghế dựa,“Tọa !” Đẳng Matthew ngồi xuống, còn nói thêm,“Tinh thần trạng thái rất tốt a.”

Nàng đem menu giao cho Matthew, Matthew cũng không khách khí, biên lật xem vừa nói,“Ngươi không có nghe nói qua sao? Cái này gọi là tại phiền muộn đau khổ trung tìm kiếm lạc thú, bằng không tại sa mạc loại này chim không thèm thả sh*t địa phương, chắc điên mất.”

Helen - Hermann đánh giá hắn một phen, nói,“Để râu , thoạt nhìn thành thục .”

Matthew sờ sờ lưu lên râu quai nón,“Quay chụp cần.”

Này râu chính hắn cũng không có xử lý quyền lực, liền tính trưởng cũng phải tìm tạo hình sư sửa chữa.

Đại khái Helen - Hermann cũng biết kịch tổ trạng huống, nói,“Tùy tiện điểm, ta mời khách.”

Nàng có thể nhìn ra đến, chính mình vị này hộ khách, so quay chụp [ xác ướp trở về ] khi gầy một ít, hắc không thiếu.

Matthew là từ trường quay đuổi về , căn bản chưa ăn cơm trưa, đẳng phục vụ sinh lại đây, liên tiếp điểm mấy thứ ăn thịt, cơ bản đều là thực đơn bên trong giá trung đẳng thiên thượng , một điểm đều không cùng Helen - Hermann khách khí.

Helen - Hermann điểm hoàn chính mình , thuận miệng hỏi,“Quay chụp thuận lợi sao?”

“Hoàn hảo, chính là lâm thời diễn viên để người đau đầu.” Matthew xoa trán, nói,“Hiện tại ta vừa thấy đến lấy thương hắc nhân lâm thời diễn viên, cảm giác tùy thời đều có thể phá vỡ.”

“Lời này nói với ta không quan trọng.” Helen - Hermann nhắc nhở hắn,“Không cần ở bên ngoài nói lung tung, sẽ mang đến không cần thiết phiền toái.”

Matthew buông tay, bưng lên chén nước uống một ngụm,“Ta biết, ta này không phải một tuần đều chưa như thế nào cùng người nói chuyện sao, chính là với ngươi oán giận một chút, ta cuối cùng không thể tìm Ridley - Scott oán giận đi?”

Helen - Hermann bỗng nhiên chuyển đề tài,“Ngươi bạn gái không có tới xem qua ngươi sao?”

“Không có.” Matthew lắc lắc đầu,“Nàng tại thu âm đệ nhị album, so với ta còn bận rộn.”

Hắn tiếp còn nói thêm,“Ngươi yên tâm, chúng ta mỗi ngày đều thông điện thoại, cảm tình phi thường ổn định.”

Phục vụ sinh lúc này lục tục đem đồ ăn đưa lên, Matthew tạm thời ngậm miệng, hết sức chuyên chú đối phó lên mỹ thực, hắn thật sự là đói bụng, kịch tổ tại Phi Châu quay chụp so không được tại Anh quốc, tuy rằng ăn ở tiêu chuẩn cũng không thấp, nhưng đồ ăn thức có đôi khi khó tránh khỏi không hợp khẩu vị.

Ăn lửng dạ, Matthew ngẩng đầu lên, hỏi,“Helen, ngươi lại đây không chỉ là vấn an ta đi?”

Lấy hắn đối Helen - Hermann lý giải, nàng lại đây tham ban e chỉ là thuận tiện mà thôi, khẳng định có công tác phương diện sự tình.

“Ta có việc đi một chuyến Anh quốc.” Helen - Hermann cũng rất trực tiếp,“Nghĩ ly Bắc Phi không xa , liền tới đây xem xem ngươi, có vài kiện trên công tác sự, cũng muốn với ngươi nói một chút.”

Matthew xòe tay,“Ta liền biết là như thế này.”

Helen - Hermann không quản Matthew những lời này, bắt đầu nói lên công tác bên trên sự,“DreamWorks cùng hbo đã xác định Band of Brothers truyền phát thời gian, liền tại sang năm mùa xuân đương, bọn họ trước mắt đang tại trù bị một lần đầu thức, tính toán tại Normandy Do Thái bãi biển cử hành, nghe nói mời rất nhiều 101 hàng không sư lão binh.”

Matthew vừa nghe liền đến hứng thú,“Ta tại mời hàng ngũ trung sao?”

“Đương nhiên tại.” Helen - Hermann buông xuống dao nĩa, cầm lấy khăn ăn xoa xoa miệng, nói,“Band of Brothers kịch tổ cho ngươi phát đến chính thức thư mời, thư mời tại Burbank công ty bên trong, chờ ngươi trở về ta đưa cho ngươi.”

Nghe nàng nói như vậy, Matthew yên lòng nói, một bộ rất tùy ý bộ dáng,“Này không vội.”

Helen - Hermann đối với này những đều làm như không thấy, tiếp tục nói,“[ xác ướp trở về ] cũng xác định công chiếu thời gian .”

“Phải không?” Matthew vẫn chờ đợi này bộ phim có thể mau chóng phát hành, hỏi,“Lúc nào? Sang năm kỳ nghỉ hè sao?”

“Không sai, kỳ nghỉ hè.” Helen - Hermann nhớ rất rõ ràng, liên tưởng cũng không có tưởng,“Bắc Mĩ công chiếu thời gian là 5 nguyệt 4 ngày, phỏng chừng 4 cuối tháng liền sẽ cử hành toàn cầu lần đầu thức, căn cứ ngươi cùng kịch tổ ký kết hợp đồng, ngươi tất yếu tham gia lần đầu thức.”

Matthew lập tức nói,“Đương nhiên tham gia ! nhất định phải tham gia !”

Đứa ngốc mới sẽ phóng như vậy hảo cơ hội không đi đâu.

“Còn có.” Helen - Hermann xác thật có không ít trên công tác sự,“Universal ảnh nghiệp yêu cầu ngươi tham gia ánh tiền tuyên truyền, cụ thể tham gia nào thông cáo, bọn họ sẽ trước tiên mười ngày thông tri.”

“Cái này cũng không thành vấn đề.” Matthew biết đây đều là đề cao bản thân độ nổi tiếng cơ hội,“Đến lúc đó ngươi giúp ta phối hợp lịch phát hành.”

Hắn cảm giác ăn đến tám thành ăn no, cũng buông xuống dao nĩa, hiện tại cơm no rượu say, thêm Helen - Hermann mang đến tất cả đều là tin tức tốt, tâm tình tương đương không sai.

Ngẫm lại sang năm nửa năm trước, liên tiếp có hắn tham diễn hai bộ tác phẩm tiến vào tiết mục phát sóng giai đoạn, nói không chừng liền có thể lấy này thành danh, đi lên Hollywood ngôi sao hoạn lộ thênh thang......

Tiến vào này nghề nhân, có mấy cái không tưởng thành danh đương ngôi sao ? Có lẽ có, phỏng chừng trong ngàn không có một.

“Cuối cùng một sự kiện.” Helen - Hermann lại một lần mở miệng,“Ta được đến một tin tức, tháng trước Jack - Bruckheimer cùng Disney ảnh nghiệp cùng Disney tập đoàn cao tầng từng có vài lần gặp gỡ, nghe nói có khả năng tại kế hoạch tân hạng mục, ta có tin cậy tin tức nơi phát ra, này khả năng là một cùng Disney nhạc viên có liên quan điện ảnh hạng mục.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 130: Hải Tặc Vui Chơi

“Ý của ngươi là, khiến ta cùng Jerry - Bruckheimer xử hảo quan hệ?” Matthew hỏi.

“Jerry - Bruckheimer là nghiệp nội công nhận phim thương mại kim bài người sản xuất.” Helen - Hermann nhắc nhở Matthew,“Ngươi tầng cấp kém quá nhiều, xử hảo quan hệ chưa nói tới, ngươi tốt nhất có thể cho hắn lưu lại một chút ấn tượng.”

Matthew minh bạch ,“Ân, ta biết.”

Nếu có thể cho Jerry - Bruckheimer lưu lại một điểm ấn tượng, tương lai vạn nhất tham dự hắn chế tác hạng mục thử vai, cũng có thể có điểm ưu thế.

Về phần Helen - Hermann đề tân hạng mục, nàng cũng không có càng cụ thể tin tức.

Jerry - Bruckheimer là cao sản người sản xuất, Matthew nghe James - McAvoy nói lên qua, như là [ Breakin' ] [ Top Gun ][ The Rock ] đợi đã (vân vân), Jerry - Bruckheimer đều là người sản xuất chi nhất, đừng nhìn Black Hawk Down còn tại quay chụp, hắn thượng một bộ sản xuất [ Trân Châu cảng ] vừa mới bắt đầu hậu kỳ chế tác.

Josh - Hartnett sở dĩ có thể trở thành lần này quần hí trung vai diễn nặng nhất nam chính, cùng hắn tại [ Trân Châu cảng ] trung liền cùng Jerry - Bruckheimer bắt đầu hợp tác không phải không có quan hệ.

Helen - Hermann đưa tới phục vụ sinh tính tiền, hỏi Matthew,“Ngươi buổi chiều có hí sao?”

“Không có.” Matthew đứng lên,“Muốn ta mang ngươi đi dạo ma lai ổ sao?”

“Đều là sa mạc, có cái gì hảo xem .” Helen - Hermann hiển nhiên đối với chung quanh một mảnh sa mạc không có hứng thú,“Mang ta đi kịch tổ đi, ta đi trông thấy Scott thúc thúc.”

Matthew lấy di động ra nhìn nhìn thời gian, nói,“Phỏng chừng kịch tổ đi làm , ta đi tìm chiếc xe.”

Hắn trước đi ra phòng ăn (nhà hàng), xuống lầu đi đến khách sạn đại đường, tìm đến đại đường quản lý, khách sạn cùng hãng cho thuê xe có chuyên môn hợp tác, rất nhanh liên hệ đến một chiếc xe việt dã, bất quá cần giao phó một ngàn dollar tiền thế chấp.

“Ta giao tiền đi.” Helen - Hermann giành ở Matthew phía trước, thanh toán tiền thế chấp.

Matthew cũng không cùng nàng khách khí, đứng ở khách sạn phục vụ đài bên cạnh, chờ Helen - Hermann giải quyết tương quan thủ tục.

“Hảo.” Helen - Hermann thu hồi tiền thế chấp điều, đối Matthew nói,“Xe lập tức liền đến, chúng ta ra ngoài đi.”

Matthew hướng về khách sạn cửa đi, Helen - Hermann theo sau theo đi lên, hai người vừa đi vừa nói chuyện, cơ bản đều là tại thảo luận công tác bên trên sự tình.

Nhanh đến khách sạn cửa thời điểm, thủy tinh cửa quay bên trong lóe ra một người, vừa lúc nhìn thấy Matthew cùng Helen - Hermann sóng vai mà đi, lập tức hô,“Matthew - Horner !”

Matthew vốn tại cùng Helen - Hermann thảo luận sang năm tháng tư phân báo thuế sự, xem như thế nào mới có thể lớn nhất hạn độ hợp pháp trốn thuế, hắn 1999 đầu năm đi đến bên này, hiện tại đã là 2000 cuối năm , đảo mắt đều sắp hai năm , đối với bên này xã hội tình thế cũng dần dần có tương đối nhiều lý giải.

Tỷ như muốn mạng thuế thu vấn đề, lão mĩ cao thu nhập đám người không một không ở vắt hết óc hợp pháp trốn thuế, chung quy vạn thuế quốc gia danh hiệu thật là danh phù kỳ thực.

Nghe được nhân gọi hắn, Matthew lập tức ngẩng đầu nhìn qua, Jonny Lee Miller liền đứng ở đối diện.

Jonny Lee Miller gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt một nam một nữ, đặc biệt là cái kia nữ nhân, nữ nhân mặc một thân chức nghiệp sáo trang, tóc vàng đóng ở sau đầu, dáng người cao gầy mà lại tinh tế, dù cho trên mặt mang một bộ thoáng hiển lão khí viền đen kính mắt, vẫn là có thể nhìn ra đến, đây là tương đương xinh đẹp nữ nhân.

Hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái, tại Morocco đợi mau hai tháng , thật sự là lâu lắm không có nhìn thấy như vậy nữ nhân.

Helen - Hermann cũng nghe đến có người kêu Matthew, xem qua thời điểm, vừa lúc nhìn thấy Jonny Lee Miller nuốt nước miếng, không khỏi chán ghét nhíu mày.

Nàng đương nhiên nhận thức người này là ai vậy, cũng nghe Matthew giảng qua cùng hắn cùng Angelina - Jolie rách nát sự.

“Chẳng lẽ Matthew gã này......” Helen - Hermann trong đầu trồi lên một ý niệm,“Hội âm hiểm ti bỉ đến cùng Jonny Lee Miller giao bằng hữu?”

Rất có loại này khả năng, tại nàng trong ấn tượng, bán nhân còn để người hỗ trợ đếm tiền loại sự tình này, Matthew - Horner làm được đi ra.

Matthew gặp Jonny Lee Miller ra sức xem Helen - Hermann, suy đoán hắn khả năng hiểu lầm , vội vàng chào hỏi,“Ngươi hảo, Miller.”

Jonny Lee Miller tiến lên hai bước, phóng thấp thanh âm, nói thẳng,“Nếu ngươi bằng hữu lại đây , nhanh lên đem ghi hình hoàn cấp ta !”

Lời này thanh âm rất thấp, lại đủ để cho Helen - Hermann nghe được.

Nàng thoáng có chút sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Matthew, Matthew có chút bất đắc dĩ, đối Jonny Lee Miller nói,“Ngươi hiểu lầm , đây là của ta người đại diện.”

Jonny Lee Miller trên mặt thoáng hiện vài phần âm trầm, nhắc nhở nói,“Đừng quên của ngươi hứa hẹn !”

“Ta vẫn nhớ kỹ đâu !” Matthew lại một lần nữa thành khẩn hứa hẹn,“Ta là phi thường chú ý danh dự nhân.”

Nơi này là người đến người đi khách sạn đại sảnh, không thích hợp thời gian dài thảo luận loại chuyện này, Jonny Lee Miller trừng mắt nhìn Matthew liếc nhìn, xoay người vòng qua hắn triều thang máy gian bên kia đi.

Matthew tiến vào thủy tinh cửa quay, ra khách sạn, Helen - Hermann theo đi lên.

Bên ngoài xe còn chưa tới, Helen - Hermann hỏi,“Cái gì băng ghi hình? Ngươi lúc trước vi Angelina - Jolie chụp kia vài?”

“Không phải.” Matthew nghĩ nghĩ, cảm giác việc này vẫn là cùng người đại diện nói một tiếng cho thỏa đáng, lập tức đem ngày đó phát sinh sự tình đại khái nói một lần, cuối cùng bất đắc dĩ nói,“Ta lúc ấy nóng lòng tự bảo, liền biên như vậy một lời nói dối.”

Helen - Hermann lại nói,“Ngươi coi như có điểm tiểu thông minh.”

“Kia làm thế nào?” Matthew nhún vai,“Việc này ta hướng Jack phản ứng qua, hắn nói qua đi liền tính , căn bản là không xử lý.”

“Chỉ cần không ảnh hưởng kịch tổ bình thường công tác.” Helen - Hermann lại một lần đối Matthew nói,“Kịch tổ sẽ không quản loại sự tình này, ngươi gặp qua không có mâu thuẫn cùng tranh đấu kịch tổ sao? Kịch tổ nếu là quản khởi việc này đến, cũng không cần làm khác công tác.”

Matthew nghĩ đến Jack thái độ, thực ra vẫn là có điểm tức giận bất bình,“Nếu vạn nhất ta trở thành người bị hại đâu?”

Helen - Hermann bình tĩnh nói,“Không phải không có phát sinh sao?” Nàng suy nghĩ một chút, đối Matthew nói,“Ngươi xử lý thực hảo, tiếp tục kéo xuống đi thôi, ngoài ra cũng không có khác hảo biện pháp, tận lực không cần đem các ngươi mâu thuẫn xung đột phóng tới ở mặt ngoài.”

Một chiếc xe việt dã đi đến khách sạn phía trước, Matthew mắt nhìn biển số xe, nói,“Xe đến, chúng ta lên xe đi.”

Hắn cùng Helen - Hermann lên xe, khiến xe trực tiếp đi trường quay, trường quay còn tại bận rộn quay chụp, cách thật xa liền có thể nghe được sét đánh tiếng nổ mạnh.

Có Matthew dẫn đường, hai người rất nhẹ nhàng tiến vào giống như nạn dân khu trường quay, Ridley - Scott đang bận quay chụp, quay chụp hiện trường nơi nơi là gạch đá gạch ngói vụn, tiếng súng càng là giống như đậu xào như vậy, bùm bùm vang không ngừng.

“Đợi lát nữa đi.” Đi đến một đầu phố, Matthew dừng cước bộ,“Tạm thời đừng hướng phía trước , không an toàn.”

Hắn ngược lại là không quan trọng, tại trường quay lăn lộn sớm đã thành thói quen, Helen - Hermann tế da nộn nhục , suất một chút khái một chút, phỏng chừng trên người liền sẽ lưu sẹo .

Helen - Hermann không có lại hướng phía trước, cùng mặt khác người vây xem như vậy, đứng ở đầu phố quan khán quay chụp.

Hiện trường quay chụp là Somalia dân binh màn ảnh, quay chụp tiến hành không quá thuận lợi, kia vài biểu diễn dân binh đầu mục chuyên nghiệp diễn viên hoàn hảo, địa phương thuê hắc nhân diễn viên trạng huống không ngừng, khoa trương nhất là, không biết một người da đen lâm thời diễn viên nghĩ như thế nào , quay chụp thời điểm, đột nhiên chạy đến máy quay phim phía trước màn ảnh, trong tay ak-47 nhắm ngay màn ảnh chính là một trận bắn phá, tuy rằng súng bên trong chỉ là đạn giấy, nhưng cũng đem nhiếp tượng sư sợ tới mức không nhẹ, nếu không phải máy quay phim mắc tại Steadicam mặt trên, khẳng định liền ném dưới đất .

Vẫn ở nơi này đợi hơn một giờ, Matthew mới nhìn đến kịch tổ tạm dừng quay chụp, Ridley - Scott ngắn ngủi nghỉ ngơi.

“Chúng ta qua đi.” Matthew phía trước dẫn đường, cùng một vị kịch tổ trợ lý nói một tiếng, tiến vào trường quay, đẳng Helen - Hermann từ phía sau theo kịp, nói,“Cẩn thận một chút dưới đất, đừng trật chân.”

Tiếp cận đạo diễn tổ chỗ ở, râu quai nón Jack thấy được bọn họ hai người, vội vàng đối Helen - Hermann vẫy tay, đồng thời cùng Ridley - Scott nói một tiếng.

“Helen......” Ridley - Scott từ trên ghế đạo diễn đứng lên,“Ngươi lại đây cũng không gọi điện thoại.”

“Lúc này mới có kinh hỉ a.” Helen - Hermann đi qua cùng Ridley - Scott ôm một chút,“Phải không, Scott thúc thúc?”

Ridley - Scott nở nụ cười,“Nhìn thấy ngươi, tâm tình ta hảo nhiều.”

Nhìn Helen - Hermann cùng Ridley - Scott ôn chuyện, Matthew không có lại gần, đứng ở bên cạnh trầm mặc không nói.

Kia hai người hàn huyên một hồi, Helen - Hermann đột nhiên hỏi,“Nghe nói Jerry - Bruckheimer tại cùng Disney kế hoạch một tân đại chế tác hạng mục?”

“Ta không rõ lắm.” Ridley - Scott lắc lắc đầu,“Ta gần nhất bận rộn sứt đầu mẻ trán.”

Hắn nghĩ nghĩ, hỏi,“Muốn hay không ta hỏi một chút.”

Helen - Hermann cười cười,“Không cần, ta chính là nghe người ta nói lên, có chút tò mò.”

Jerry - Bruckheimer hạng mục cơ hồ là thành công cùng đại bán cam đoan, cũng rất dễ dàng phủng hồng nhân.

Kịch tổ nghỉ ngơi thời gian sắp kết thúc, Helen - Hermann chủ động rời đi đạo diễn tổ, tại râu quai nón Jack cùng đi dưới, lại hướng về đến khi đầu phố đi.

Matthew đi theo phía sau bọn họ, cũng không nói thế nào.

“Jerry - Bruckheimer tân hạng mục, ta ngẫu nhiên nghe hắn từng nhắc tới.” Râu quai nón Jack chủ động đối Helen - Hermann nói,“Hình như là cùng Disney nhạc viên trung một hải tặc vui chơi hạng mục có liên quan.”

Helen - Hermann gật gật đầu,“Cám ơn ngươi, Jack.”

Râu quai nón Jack nở nụ cười,“Ngươi theo ta quá khách khí.”

Matthew có thể nhìn ra được đến, Helen - Hermann đối Jerry - Bruckheimer tân hạng mục đặc biệt để bụng.

Helen - Hermann tại Morocco đợi hai ngày, theo sau quay trở về Bắc Mĩ, trong hai ngày này, Matthew mấy lần nghe nàng cùng người gọi điện thoại thám thính Jerry - Bruckheimer tân hạng mục sự tình.

Việc này, Matthew tạm thời không có suy xét, hắn biết chính mình có thể làm , chính là tại kịch tổ cố gắng công tác, có thể cho Jerry - Bruckheimer lưu lại ấn tượng tốt.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 131: Còn Chờ Tôi Luyện

Liệt nhật nhô lên cao, nóng rực như lửa, tháng một Morocco một chút không thấy mát mẻ, bất quá kịch tổ quay chụp không có gián đoạn, phim cuối năm liền muốn phát hành, đến hiện tại quay chụp còn lạc hậu với kế hoạch, Ridley - Scott một lần nữa điều phối quay chụp kế hoạch, thời gian an bài đặc biệt khẩn trương, tăng ca dần dần trở thành vẻ bình thường.

Matthew hóa trang xong, cõng car-15 súng trường, xách mũ giáp tiến vào trường quay, ngắn ngủi mấy chục mét cự ly, cảm giác trên người quân phục đều ướt sũng .

Mới từ mát mẻ Los Angeles trở về, khó tránh khỏi có chút không thích ứng, tiền trận hắn trở về một chuyến Bắc Mĩ, tại Thiên Sứ chi thành cùng Britney cùng nhau vượt qua 2001 năm tân niên, vỏn vẹn một tuần sau, lại bị kịch tổ một điện thoại triệu hồi Morocco.

Bất tri bất giác, thời gian đã tiến vào 2001 năm, hắn đi đến bên này cũng hai năm ......

Nghĩ này mấy, Matthew đi vào quay chụp trường quay, cảm giác dưới chân đạp đến thứ gì, nhanh chóng tập trung tinh thần, né tránh phía trước toái gạch, đi tới rơi xuống Hắc Ưng phi cơ trực thăng phía trước.

Quân Mỹ đương nhiên sẽ không thật cung cấp một chiếc phi cơ trực thăng khiến kịch tổ rơi tan, đây là kịch tổ tỉ mỉ chế tác đạo cụ.

Matthew tại trợ lý đạo diễn chỉ huy dưới, đi đến chính mình đứng vị trí, bất quá vài phút thời gian, phần đông đóng vai Mĩ quốc đại binh diễn viên đều đi tới Hắc Ưng phi cơ trực thăng rơi xuống khu vực.

Quay chụp lập tức bắt đầu, tiếng súng liên tiếp không ngừng vang lên, bạo tạc cũng thường thường phóng lên cao.

Toàn bộ buổi chiều thời gian, kịch tổ đều tại quay chụp quân Mỹ cùng Somalia dân binh giao hỏa màn ảnh, cùng lễ Giáng Sinh phía trước quay chụp bất đồng, đại khái là Ridley - Scott giảm bớt hắc nhân lâm thời diễn viên ra kính vai diễn, quay chụp trở nên thuận lợi lên, đại bộ phận màn ảnh một điều liền qua, tới gần chạng vạng thời điểm, này cảnh tượng vai diễn đã đến vĩ thanh.

“Matthew ! Matthew - Horner !” Râu quai nón Jack tiếng hô vang lên,“Lại đây ! đến phi cơ trực thăng bên này.”

Đem ống hút chén nước hoàn cho trợ lý, Matthew nhanh chóng đi đến râu quai nón Jack bên cạnh, hắn đang đứng tại Hắc Ưng phi cơ trực thăng phía trước, phụ cận vây quanh không thiếu diễn viên.

Nhìn thấy Matthew lại đây, râu quai nón Jack dặn dò nói,“Quay chụp thời điểm, Matthew ném hoàn đạo cụ lựu đạn, các ngươi phải nhanh điểm chạy, tổ thuốc pháo vừa mai thiết đại liều lượng thuốc nổ, uy lực so với trước đó mai thiết lớn hơn một chút, hiểu sao?”

Matthew khẽ gật đầu,“Minh bạch .”

Kế tiếp vai diễn, hắn đóng vai Huth trung sĩ muốn nổ mất rơi tan Hắc Ưng phi cơ trực thăng, tuy rằng chỉ là mô hình, nhưng bình thường quay chụp dùng kia vài hỏa dược đồ có hư biểu, khẳng định không đạt được hiệu quả.

Hết thảy chuẩn bị sắp xếp, kịch tổ theo sau thanh trường, phi cơ trực thăng phụ cận chỉ còn lại có tham dự quay chụp diễn viên, Matthew còn lại là cự ly phi cơ trực thăng gần nhất một.

“Bắt đầu !” Ridley - Scott tự mình hô quay chụp.

“Chú ý ! chú ý !” Matthew cao giọng hô đi đến Hắc Ưng phi cơ trực thăng tiền, lấy ra lựu đạn vặn mở ném qua, xoay người liền hướng phía sau chạy, vừa chạy vừa la lớn,“Cẩn thận bạo tạc ! cẩn thận bạo tạc ! chú ý ẩn nấp ! chú ý ẩn nấp !”

Hắn tựa như tránh né bom binh lính như vậy, chạy phi thường mau, thậm chí mấy cái đi nhanh liền chạy đến nguyên bản ở phía sau diễn viên trước người.

Ầm vang --

Tiếng nổ mạnh vang lên, một cỗ hỏa diễm xông thẳng phía chân trời.

Matthew trực giác được mặt sau sóng nhiệt vọt tới, vội vàng cúi đầu phóng thấp thân hình, chạy càng nhanh .

May mà này bạo tạc chỉ là thoạt nhìn rất mãnh, trên thực tế dùng hỏa dược chủ yếu là chế tạo yên hỏa hiệu quả, uy lực cũng không lớn.

“Tạp !” Ridley - Scott kêu đình quay chụp, trực tiếp tuyên bố,“Hôm nay liền đến nơi này.”

Tẩy trang xong, tẩy đi một thân khói thuốc súng cùng mồ hôi, Matthew trở lại khách sạn ngả đầu liền ngủ, ngày hôm sau không đến sáu điểm đi đến trường quay, tiếp tục tham dự quay chụp, hôm nay quay chụp cảnh đầu tiên là Orlando - Bloom tại kịch tổ cuối cùng một màn diễn phân.

Orlando - Bloom đóng vai tân binh Todd Blackburn hàng thời điểm, ngã xuống, kết quả trọng thương, sau đó dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền.

Cảnh này, kịch tổ tiến hành mĩ hóa gia công.

Matthew xem qua [ Hắc Ưng rơi xuống: Một hiện đại chiến tranh cố sự ] trung, tân binh Todd Blackburn tại thùy hàng khi rớt xuống, Todd Blackburn là m60 phụ trợ tay súng, trên người bối rất nhiều đạn dược, nhanh hơn hắn trượt tốc độ, thêm bởi này đài phi cơ trực thăng tiến vào khống chế điểm khi kéo dài một chút, sử huyền đình độ cao so nguyên bản định ra cao một ít, có 70 thước Anh cao, kết quả Todd Blackburn cơ hồ là trực tiếp ngã trên mặt đất, dẫn đến cổ họng thương nặng.

“Đại khái là ‘Huấn luyện tinh xảo’ binh lính cư nhiên sẽ chính mình thất thủ thoạt nhìn thật sự là rất khứu , cho nên biên kịch liền hư cấu một đoạn phi công vì tránh né rpg-7 đạn hỏa tiễn mà đem hắn quăng đi xuống kịch tình đi.”

Đây là Matthew bàng quan quay chụp khi nhàm chán suy đoán.

Quay chụp tiến hành thực thuận lợi, Orlando - Bloom thành công từ hơn một mét cao trên đài rớt đến địa hạ trên đệm.

“Hải, Matthew.” Orlando - Bloom chuẩn bị tẩy trang thời điểm, từ Matthew bên cạnh trải qua, cố ý khoe ra như vậy nói,“Ta muốn giải thoát.”

Matthew thò tay cùng hắn kích dưới chưởng,“Chúc mừng ngươi, Orlando, cự ly Địa Ngục càng gần một bước.”

Orlando - Bloom ha ha nở nụ cười,“Ta tiếp theo trạm là Thiên Sứ chi thành, chờ đợi ta là mát mẻ thời tiết cùng xinh đẹp nữ hài.” Hắn đột nhiên ghé sát vào một điểm, thấp giọng nhắc nhở nói,“Ta hôm nay sáng sớm, nghe được Jonny Lee Miller tại oán giận ngươi, ngươi muốn cẩn thận.”

“Cám ơn.” Matthew biết, lúc trước cùng Jonny Lee Miller xung đột, sớm liền tại thụ huấn diễn viên trung truyền ra , loại sự tình này chỉ cần có bên thứ ba hoặc là thứ bốn giả thấy, rất khó bảo mật. Hắn ngược lại là rất có tin tưởng,“Jonny Lee Miller không dám đối với ta như thế nào.”

“Ngươi vẫn là cẩn thận một chút.” Orlando - Bloom lại nhắc nhở,“James cùng bản đều đi.”

Matthew thận trọng gật đầu, mặc kệ nói như thế nào, Orlando - Bloom đều là hảo tâm, cứ việc ở chung thời gian không lâu lắm, vị này nở hoa tiên sinh lưu cho hắn ấn tượng phi thường tốt, thấy thế nào đều là một nhiệt tâm sáng sủa trẻ tuổi nhân.

“Hảo.” Orlando - Bloom đối Matthew phất phất tay,“Ta đi.”

Matthew cũng huy tay,“Hồi Los Angeles chúng ta lại tụ.”

Theo sau, kịch tổ lại quay chụp hoàn một màn diễn, chuyển trường đến ngã tư đường kiến trúc bên ngoài, quay chụp quân Mỹ quân doanh một ít vai diễn.

Nói cách khác, muốn quay chụp cơ bản đều là văn hí, này vừa vặn là Matthew nhược điểm, nhất là kịch bản chỗ kết cục, do hắn đóng vai Huth trung sĩ cùng nam chính Josh - Hartnett một hồi đối thoại hí.

Cảnh này quan hệ đến chỉnh bộ phim chủ đề, Matthew ở trên biểu diễn gặp một ít khó khăn.

“Ngươi muốn trở về?” Josh - Hartnett đi vào trong lều trại, hỏi,“Này liền đi?”

Matthew bưng một cái khay, phảng phất quân nhân chân chính như vậy, không nhìn trên tay trên mặt huyết ô, tự mình ăn này nọ,“Chiến khu còn có huynh đệ......”

“Tạp !” Ridley - Scott kêu ngừng quay chụp, nói thẳng,“Matthew, vấn đề của ngươi.”

Matthew buông xuống khay ăn, giơ tay, Ridley - Scott tiếp tục nói,“Biểu tình ! của ngươi biểu tình ! ngươi tại lo lắng chiến hữu ! ta không thấy được của ngươi lo lắng !”

Hắn đối với chung quanh nói,“Trở lại vị trí cũ, một lần nữa bắt đầu quay chụp !”

Matthew nhanh chóng bản thân điều chỉnh, hồi tưởng từng mô phỏng luyện tập qua nội dung, quá khứ hơn một năm thời gian trung, hắn mô phỏng qua rất nhiều kỹ xảo biểu diễn phái cao thủ biểu diễn, rất nhanh tìm đến thích hợp dùng tại đây cảnh tượng nội dung.

Như vậy biểu diễn từ trên trình độ nào đó đến nói là tại đầu cơ trục lợi, dùng hắn tại Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học lão sư David - Astor lời đến nói, như vậy biểu diễn là không có linh hồn .

Bất quá, dùng ở như vậy cảnh tượng trong đủ rồi, chung quy nơi này không cần kỹ xảo biểu diễn đại bùng nổ, Ridley - Scott chỉ yêu cầu tại như vậy thiên thượng là có thể .

Quay chụp lại liên tiếp ng mấy lần, bắt đầu trở nên không thuận lợi lên, nhưng Matthew cũng có chỗ tốt, phạm sai lầm địa phương sẽ không lặp lại lần thứ hai.

Đương nhiên, đối diện Josh - Hartnett so với hắn tốt không đến nơi nào, dùng Matthew từng lời đến nói, hai người tám lạng nửa cân tương xứng.

Xác thực điểm đến nói, hai người phong cách có chút cùng loại, đều là cao lớn cường tráng, ngoại hình xuất chúng, kỹ xảo biểu diễn bình thường tuổi trẻ diễn viên.

Dưới tình huống bình thường, phong cách tương tự diễn viên chờ ở một trong kịch tổ dễ dàng sinh ra xung đột, bất quá Matthew cùng Josh - Hartnett ở chung coi như không sai, một phương diện là hai người nhân vật địa vị chênh lệch tương đối nhiều, một phương diện khác Josh - Hartnett tương đối đê điệu khiêm tốn, không dễ dàng sẽ cùng người sinh ra mâu thuẫn.

Tại ng hơn mười lần, cơ hồ trọng yếu địa phương đều phạm qua sai lầm sau, Matthew rốt cuộc tìm đến nhân vật cần cái loại này rất thâm trầm cảm giác.

“Ta mỗi lần về nhà, bọn họ đều hỏi ta.” Matthew chẳng những điều chỉnh mặt bộ biểu tình, còn đầy đủ lợi dụng tả phán hữu cố đẳng động tác nhỏ,“Huth, ngươi vì sao tòng quân? Chẳng lẽ ngươi là đánh nhau nghiện sao? Ta một câu cũng không nói, vì sao? Bọn họ sẽ không hiểu, bọn họ không hiểu chúng ta vì sao đánh nhau, chúng ta là vì đồng bào huynh đệ liều mạng ! liền đơn giản như vậy !”

Tạm dừng một hồi lâu, Matthew đột nhiên lại bỏ thêm một câu,“Rất đơn giản !”

Nói xong, hắn buông xuống khay ăn, cầm lấy băng đạn cùng vũ khí, xoay người hướng về lều trại ngoại đi, chỉ chừa cho màn ảnh một phong phú bóng dáng.

Này một điều rốt cuộc chụp qua.

Matthew đi bổ trang, Ridley - Scott hồi phóng vừa quay chụp màn ảnh, râu quai nón Jack đứng ở hắn mặt sau.

“Đáng tiếc a......” Ridley - Scott lắc lắc đầu.

Râu quai nón Jack biết lão bản có lời muốn nói, vừa đúng hỏi,“Đáng tiếc cái gì?”

“Helen này hộ khách, chuyên nghiệp, cố gắng, ngoại hình, đầu não đẳng điều kiện đều phi thường không sai.” Ridley - Scott đứng lên, nhìn Matthew phương hướng ly khai,“Kỹ xảo biểu diễn còn đợi tôi luyện a.”

“Ân.” Râu quai nón Jack nói tiếp nói,“Quá mức phức tạp nhân vật, hắn còn ứng phó không đến. Ta nghe Helen nói qua, đối với hắn định vị tạm thời chính là động tác loại hình diễn viên.”

Matthew tại Morocco quay chụp, bắt đầu trở nên đứt quãng, trung gian rời đi qua hai lần, bất quá hắn ngày nghỉ đều không dài, tất cả đều không vượt qua một tuần, đến hai tháng sơ thời điểm, Huth trung sĩ vai diễn rốt cuộc toàn bộ quay chụp hoàn thành, hắn trở lại Los Angeles, chỉ đợi hai ngày liền bay đi Pháp quốc, chuẩn bị tham gia Band of Brothers lần đầu, đồng dạng hoàn thành vai diễn Jonny Lee Miller lại liên hệ hắn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 132: Band Of Brothers Cự Đại Thiếu Hụt

“Ngươi hảo, Miller, ngươi hồi Los Angeles ?”

Vừa cưỡi từ Los Angeles bay đi Pháp quốc chuyến bay đến Paris, Matthew còn chưa ra sân bay liền tiếp đến Jonny Lee Miller đánh tới điện thoại,“Băng ghi hình? Cái gì băng ghi hình? A, ta nhớ ra rồi. Xin lỗi a, Miller. Rất không xảo , ta hiện tại không ở Los Angeles, vừa đến Paris, sân bay còn chưa ra đâu.”

Hắn cố ý nâng cao di động, làm cho sân bay bên trong radio thanh truyền qua, tiếp thu hồi di động, tiếp tục nói,“Nghe được? Chính là a, ta người này phi thường chú ý danh dự ! không, không...... Ta thật không phải tại trốn ngươi, ngươi hẳn là biết ta tham gia qua Band of Brothers quay chụp đi? Ta chính là tại Band of Brothers kịch tổ nhận thức Tom - Hardy, kịch tổ hiện tại cần tại Normandy cử hành lần đầu......”

Matthew vẫn là lão biện pháp, tiếp tục hướng phía sau tha, tín khẩu bậy bạ,“hbo cho ta phát Tom - Hanks cùng Stefan - Spielberg hai vị đại lão liên hợp kí tên thư mời, ta cuối cùng không thể không đến đi? Miller, nhiều nhiều lý giải, ta trở lại Los Angeles, sẽ trước tiên với ngươi liên hệ.”

“Cái gì?” Hắn giả bộ một bộ tín hiệu không tốt bộ dáng,“Uy...... Uy...... Uy...... Ta nghe không được lời của ngươi? Tạm thời trước như vậy đi.”

Nói, Matthew liền treo đoạn điện thoại.

Kéo hành lý ra De Gaulle sân bay, hắn tìm một chiếc xe thuê xe, cũng không tại Paris dừng lại, trực tiếp khiến tài xế chạy tới Normandy địa khu, bởi vừa kết thúc Black Hawk Down quay chụp, lại tại Los Angeles xử lý tài vụ cùng báo thuế phương diện sự vụ, chỉ có thể tại lần đầu thức một ngày trước mới chạy tới.

Matthew đến Do Thái bãi biển ở Carentan thời điểm, trời đã hoàn toàn tối, đi đến kịch tổ tiếp đãi khách sạn ngả đầu liền ngủ, theo sau vài ngày còn có lâu dài hoạt động.

Sáng sớm hôm sau, hắn ở trong phòng ăn mặt thấy được James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder, này hai người đồng dạng thu đến mời.

Tiếp, Matthew lại thấy được càng nhiều người quen, Michael - Cudlitz, Eion Bailey, Scott - Grimes đợi đã (vân vân).

Matthew chẳng những cùng bọn họ chào hỏi, còn đều nhất nhất ôm, lúc trước bọn họ đều là nhất trí đối ngoại chiến hữu, cứ việc lẫn nhau cũng không phải không có sinh ra qua mâu thuẫn, lại đều khống chế ở rất nhỏ trong phạm vi.

Kia đoạn năm tháng thời gian mặc dù ngắn, nhưng những người này đều cùng Matthew không sai biệt lắm, phỏng chừng sẽ vĩnh viễn ghi khắc.

Nếu không có cộng đồng đối kháng tính toán ma quỷ huấn luyện viên, Matthew cũng không khả năng cùng James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder đi được như vậy gần.

Ăn cơm xong, trở về phòng thay màu đen chính trang, mọi người cưỡi kịch tổ cung cấp Bus, chạy tới Normandy nghĩa địa công cộng, buổi sáng có một kỷ niệm hoạt động, buổi chiều còn lại là lần đầu thức.

Normandy nghĩa địa công cộng khu truyền thông phóng viên tập hợp, DreamWorks cùng hbo chuẩn bị tương đối lớn trận trận, chẳng những mời đến năm đó tham dự qua đổ bộ Normandy lão binh, còn mời tới quân Mỹ đội tuần hành, hết thảy thoạt nhìn đều làm như có thật.

Các diễn viên xuống xe thời điểm, đều từ cửa xe phụ cận lẵng hoa trong lĩnh một bó hoa tươi, thu liễm lên nói giỡn, một mặt túc mục hạ Bus, tại truyền thông phóng viên thiểm tắt đèn trung hướng tới nghĩa địa công cộng bia kỷ niệm quảng trường đi.

Matthew đi đến Carentan tương đối muộn, cũng chưa kịp xem hoạt động lưu trình, may mà không cần đơn độc hành động, đi theo đội ngũ trong, người khác làm cái gì hắn thì làm cái đó, như vậy cũng sẽ không có sai lầm.

Trường hợp này, loại này hoạt động, phạm sai lầm mà nói khả năng mang đến phản đối ảnh hưởng sẽ càng đại.

Normandy nghĩa địa công cộng phía trước bia kỷ niệm trên quảng trường tất cả đều là nhân, đi thông bia kỷ niệm bậc thang hai bên, còn đứng quân Mỹ nghi thức binh, bên trái bãi đất trống bên trên còn lại là một loạt pháo mừng, Matthew phỏng đoán một hồi khả năng minh pháo thăm hỏi.

Hắn đi theo đội ngũ trong, dọc theo bậc thang đi đến bia kỷ niệm tiền, vẻ mặt túc mục, thoạt nhìn dị thường trầm trọng, đem bó hoa đặt ở bia kỷ niệm dưới, sau đó chậm rãi rời đi.

Rời đi thời điểm, hắn tại bia kỷ niệm một bên thấy được Tom - Hanks cùng Stefan - Spielberg, bọn họ đang tại nhận phóng viên phỏng vấn.

Theo sau, Matthew cùng người khác cùng nhau trở lại trên quảng trường, bọn họ những người này trước đó đều được đến qua dặn dò, không có nhân lung tung nói chuyện, trên cả quảng trường có vẻ dị thường im lặng túc mục.

Đứng ở trên quảng trường đợi một đoạn thời gian, kỷ niệm hoạt động bắt đầu, một vị treo tinh Mĩ quốc tướng quân đứng ở bia kỷ niệm tiền ngắn gọn nói vài câu, tiếp ai uyển Scotland phong địch vang lên, sau đó chính là pháo mừng......

Matthew cũng không biết nên làm cái gì, chính là hỗn loạn tại trong đội ngũ theo mọi người, dù sao trận này kỷ niệm hoạt động, cùng này nói là kỷ niệm, không bằng nói là một hồi tuyên truyền marketing.

Nhưng hắn toàn bộ hành trình tham dự qua đi, không thể không bội phục Hollywood này mấy công ty, tại tuyên truyền marketing phương diện làm ra đa dạng thật sự nhiều lắm, hơn nữa lực ảnh hưởng cũng đại.

Như vậy một hồi hoạt động, xa xa vượt qua giải trí tin tức phạm trù.

Giữa trưa trở lại khách sạn nghỉ ngơi, buổi chiều xuất phát phía trước, Matthew lại đổi một bộ màu xám sẫm chính trang, hơn nữa đem kia bộ màu đen lễ phục cẩn thận dè chừng thu lên, cùng lần trước tham gia Gladiator lần đầu thảm đỏ như vậy, đây cũng là đến từ thuê, vốn hắn chỉ tính toán thuê một bộ, lại bị Helen - Hermann cường liệt phản đối, tuy rằng vẫn là tiểu diễn viên, nhưng tham dự hai bất đồng trường hợp, cũng không thể xuyên đồng bộ lễ phục.

Phương diện này, nam nhân muốn cùng nữ nhân như vậy chú ý.

Matthew coi như là minh bạch , vì sao Los Angeles địa khu trang phục thuê công ty thịnh hành, nếu mỗi tham dự một hồi hoạt động đều phải ra tiền túi mua lễ phục, phỏng chừng rất nhiều tiểu minh tinh khả năng sẽ phá sản.

Band of Brothers lần đầu thức đặt ở Utah bãi biển kỷ niệm quảng trường, DreamWorks cùng hbo hao phí cự tư, ở trên quảng trường mặt dựng ra giống như rạp chiếu phim cự hình lều trại, trước lều trại theo thường lệ trải thật dài thảm đỏ, hàng trăm phóng viên tụ tập tại thảm đỏ hai bên, trận thế so với Gladiator lần đầu lớn hơn.

Bất quá, truyền thông phóng viên chú ý điểm đều tại Tom - Hanks, Spielberg, Damian - Lewis đẳng chủ yếu diễn chức nhân viên cùng kia vài Đệ nhị thế chiến các lão binh trên người, giống cùng Matthew cùng nhau huấn luyện các diễn viên, một đường thông thẳng không bị ngăn trở đi đến lều trại lối vào.

Nơi này có chuyên môn phỏng vấn khu, theo tập kết người càng lúc càng nhiều, dần dần có phóng viên quẳng đến chú ý ánh mắt, đẳng Damian - Lewis lại đây, kịch tổ toàn bộ diễn viên đứng ở lều trại cửa, tay đáp tay sánh vai, nếu năm đó e liên như vậy, lưu lại nhất trương đại chụp ảnh chung.

Matthew tìm không thấy tại truyền thông trước mặt xoát tồn tại cảm cơ hội, dứt khoát cùng người khác như vậy, sớm vào lều trại, đợi một đoạn thời gian, hoạt động rốt cuộc kết thúc, Band of Brothers ở trên đại màn ảnh bắt đầu giống như điện ảnh chiếu phim.

hbo truyền phát là kịch tập tiền hai tập cùng mặt sau tám tập bộ phận cắt nối biên tập, Matthew nhìn xem rất chăm chú, không chỉ là vì trong đó có hắn biểu diễn vai diễn, còn có loại hình này chiến tranh phim truyền hình, với hắn mà nói phi thường mới mẻ.

Tuy rằng tham dự Band of Brothers quay chụp, nhưng thông qua mắt thường quan sát quay chụp, cùng quan khán cuối cùng thành phiến hoàn toàn là hai loại cảm giác.

Xem xong tiền hai tập cùng sau tám tập cắt nối biên tập, Matthew ít nhiều có chút sửng sốt, nguyên lai phim truyền hình còn có thể như vậy chụp, trừ ra không mảy may thua kém điện ảnh chiến tranh trường hợp không nói, còn có từ quay chụp đến trang phục, lại trình diện cảnh, cơ hồ không thể xoi mói, khiến hắn cách màn hình, cơ hồ có thể ngửi được trong mương bùn đất vị cùng dưới đất mùi máu tươi.

Hơn nữa kịch tập bên trong vừa không kêu khẩu hiệu, cũng không làm thuyết giáo, giống như quay chụp khi cùng trong kịch bản như vậy, đều tại tận khả năng tái hiện năm đó phổ thông chiến sĩ hỉ nộ ái ố.

Lần đầu truyền phát hoàn tất, Tom - Hanks đi lên vũ đài, trả lời truyền thông phóng viên hỏi, bởi nói được đều là bộ lời, Matthew không khỏi có chút nhàm chán, nhìn phía trước kịch tập tranh tuyên truyền, bỗng nhiên cảm giác Band of Brothers cũng không tất cả đều là ưu điểm, này bộ kịch tập rất tả thực nghiêm túc, nhưng lấy từng xem qua chiến tranh loại phim truyền hình tiêu chuẩn đến đối đãi mà nói, lại cũng không phải không có chỗ thiếu hụt.

Tỷ như phim truyền hình không có một chỗ các tướng quân hoặc là Nhà Trắng đầu đầu não não tại cực đại bản đồ tiền chỉ điểm giang sơn màn ảnh, tất cả đều là một đám tiểu binh tại chạy tới chạy lui, gặp được khó khăn liền lui lại, hoàn toàn vô tổ chức vô kỷ luật, không có chiến lược ánh mắt, không có thế như trút nước.

Tỷ như không có một Mĩ quốc đại binh có vi Âu Châu nhân dân hiến thân thuần túy hi sinh tinh thần, mỗi khi tân chiến đấu nhiệm vụ hạ đạt khi, bao giờ cũng là trầm mặc ghét chiến tranh, một điểm cũng không có nhiệt tình dào dạt chủ động thỉnh chiến tinh thần, thậm chí tại chiến tranh trước mặt tuyệt đại đa số người đều biết sợ hãi.

Tỷ như bọn lính thế nhưng sẽ có độc lập tư tưởng, thế nhưng có bản thân phán đoán tiêu chuẩn, cho rằng đúng sự tình, không cần người khác tới khẳng định, đặc biệt phản cảm mặt trên cái loại này không có vấn đề gì tưởng thưởng. Nói không nên đều là trưởng quan ở trên đài vung tay vừa hô, bọn lính đều kích động vạn phần sao?

Tỷ như bọn lính dám thưởng thức địch nhân, kịch tập cũng dám cấp Đức quân rất nhiều ngay mặt biểu hiện, miêu tả địch nhân dũng cảm cùng ương ngạnh. Loại hình này phim truyền hình bên trong, địch nhân không phải đều hẳn là tướng mạo đáng khinh, ngây ra như phỗng, xuẩn nhược ngốc trư, nhát như chuột sao?

Lại chính là rất thoát ly thời đại , quay chụp khi còn không cảm giác, hiện tại xem qua lần đầu, bỗng nhiên phát hiện trong đó cơ hồ không có nam nữ diễn cảm tình phân, ngẫm lại từng xem qua quân sự loại phim truyền hình, không có vài đoạn tam giác luyến, như thế nào không biết xấu hổ kết thúc?

Còn có, người Mĩ rất chiều chuộng, Richard - Winster chỉ huy thượng không sai, Ronald Speirs đủ thiết huyết, nhưng dù sao cũng phải đến nói cũng không có gì hảo binh, thời khắc mấu chốt đều là bảo trụ mạng nhỏ trọng yếu, thế nhưng còn có quan quân dọa đến tâm lý phá vỡ, này tính cái gì quân nhân a? Hẳn là tại kịch trung cắm vào một ít Mĩ quốc đại binh tay cầm m1a1 ngư lôi, hô lớn “Xử lý Hitler” Khẩu hiệu màn ảnh, lại xứng với một vòng hồng nhật cùng mãn sơn Thanh Tùng, làm cho này kịch càng thêm cảm động, cũng sử người xem nhận đến một lần khắc sâu chủ giai điệu giáo dục.

Hắn nhìn nhìn Tom - Hanks, lại nhìn nhìn vũ đài phía dưới Stefan - Spielberg, vẫn là này hai chế tác nhân vấn đề, bọn họ quan niệm không được, thật sự có điểm lạc hậu, hẳn là hảo hảo đi học tập một phen......

“Nghĩ gì đâu.” Bên cạnh Michael - Fassbinder hỏi,“Như vậy xuất thần?”

Matthew lắc đầu,“Miên man suy nghĩ, tự tiêu khiển tự nhạc.”

Michael - Fassbinder nhắc nhở hắn,“Đi thôi, kế tiếp ngươi nên nhận phỏng vấn .”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 133: Lóe Sáng Lên Sân

“Vị này là Matthew - Horner tiên sinh.”

Tin tức thính bên trong, kịch tổ tin tức quan giới thiệu sau, Matthew đứng lên hơi hơi khom người, trên mặt tất cả đều là ấm áp xán lạn tươi cười, thêm tại Black Hawk Down kịch tổ lưu lên râu còn không có cạo, thoạt nhìn có loại siêu thoát tuổi thành thục.

Phóng viên phản ánh bình bình, tin tức quan lại giới thiệu nói,“Matthew - Horner tiên sinh là e liên thứ bốn nhậm liên trưởng Ronald Speirs kẻ đóng vai.”

Lời này vừa ra, lập tức có phóng viên giơ lên tay, nhân vật rõ ràng so diễn viên càng có lực hấp dẫn.

Tin tức quan điểm danh sau, có công tác nhân viên đem microphone cầm qua.

“Ngươi hảo, mã...... Matthew - Horner tiên sinh, ta là đến từ Empire tạp chí phóng viên.” Tên kia phóng viên đứng lên hỏi,“Có thể nói nói Ronald Speirs sát tù binh chân tướng sao?”

Phim truyền hình đệ nhị tập liền có tương quan tình tiết, theo sau cắt nối biên tập bên trong, cũng trọng điểm nhắc tới phương diện này nội dung là, cho nên hắn mới có này vừa hỏi.

Matthew không tỏ rõ ý kiến, cố ý nói câu ý vị sâu xa mà nói,“Ngươi chú ý qua sao, loại này cố sự mỗi người đều nói là từ tại hiện trường nhân chỗ đó nghe tới , nhưng là khi ngươi đi hỏi người kia, hắn lại sẽ nói hắn là từ một cái khác tại hiện trường nhân nghe tới .”

Tuy rằng phim truyền hình đối Spears hay không chân sát tù binh áp dụng một loại hư nghĩ hóa giải thích, nhưng sát tù binh tại Hollywood phim chiến tranh trung có thể nói là một loại tương đối thường gặp hiện tượng.

Quay chụp khi có một màn, Matthew hiện tại đều còn nhớ rõ, Damian - Lewis đóng vai Winters thượng úy khiến thủ hạ áp giải tù binh thời điểm, khiến cho binh lính cầm ra đạn trong súng, chỉ chừa một khỏa, tại hắn nghĩ đến, là vì phòng ngừa binh lính lạm sát tù binh, cũng thuyết minh lúc ấy sát tù binh khả năng là tương đối phổ biến .

Chung quy giết tù binh là đơn giản nhất hữu hiệu xử lý phương thức.

Theo sau lại có hai phóng viên hỏi, đều là chút trình tự hóa vấn đề, thuộc về Matthew truyền thông thời gian cũng liền kết thúc, này vẫn là bởi vì hắn biểu diễn nhân vật là Ronald Speirs, giống James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder căn bản không có tiến vào tin tức thính cơ hội.

Tin tức thính bên trong có hơn mười diễn viên, mỗi người nhận truyền thông phỏng vấn thời gian hữu hạn.

Bất quá, Matthew còn sẽ tham gia kịch tổ tại Los Angeles hai trường quảng bá hoạt động, trong đó một hồi là kịch tổ vi kia vài lớn tuổi nhiều bệnh lại khuyết thiếu chiếu cố lão binh tiến hành quyên tiền.

Utah bãi biển lần đầu thức sau cuối tuần, Band of Brothers chính thức đăng lục hbo đài truyền hình, mặt hướng trả phí người sử dụng truyền phát,hbo cũng không phải công cộng đài truyền hình, ước chừng có 1500 đa vạn người sử dụng, dù cho tại toàn mĩ trả phí đài truyền hình trung, cũng là phí dụng tối cao kia một đám.

Thay lời khác đến nói,hbo làm là TV người xem chuỗi thực vật tối cao cấp hộ khách quần.

Hạo đại tuyên truyền, tinh xảo chế tác, ngẩng cao chế tác phí tổn, lực ảnh hưởng cự đại chế tác nhân, lại thêm kia đoạn đặc thù lịch sử, khiến Band of Brothers lấy đến một xinh đẹp cuối tuần thủ bá số liệu.

Tại chủ nhật buổi tối lần đầu truyền phát cùng ngày kế buổi sáng phát lại trung, Band of Brothers đệ nhất tập đạt được vượt qua 1000 vạn rating người sử dụng sổ, tuy rằng cùng công cộng đài truyền hình phim truyền hình không có cách nào khác so, nhưng hbo có hai phần ba người sử dụng xem này bộ phim truyền hình.

Kế tiếp mấy tuần trong, rating đám người có điều trượt, bất quá Band of Brothers vẫn duy trì đương tập 800 vạn trên đây người sử dụng xem con số.

So rating đám người con số càng thêm bùng nổ , còn lại là Band of Brothers danh tiếng.

Bình luận giới cho này bộ mini kịch nhất trí siêu cao đánh giá, chẳng sợ truyền phát còn không có kết thúc, đều cho rằng nó sẽ trở thành Đệ nhị thế chiến ảnh thị tác phẩm trung kinh điển chi tác.

Band of Brothers tại phổ thông người xem trung danh tiếng đồng dạng tạc nứt, chẳng sợ truyền bá ra đến thứ chín tập, cho điểm người sử dụng vượt qua mười vạn thời điểm,imdb chấm điểm cũng vững vàng đứng ở 9.5 phân trên đây.

“Band of Brothers xuất sắc ở chỗ nó từ đầu đến cuối đều dùng bi thiên mẫn nhân tình hoài miêu tả chiến tranh, kịch trung đại đa số khi miêu tả là binh lính bình thường sinh hoạt, cơ hồ nhìn không tới cao cấp tướng lãnh thân ảnh. Cùng chân thật độ rất cao chiến tranh trường hợp so sánh, một đám sống động mà làm người ta khó có thể quên được tiểu nhân vật cho người xem càng nhiều cảm động.”

Cùng loại đánh giá như vậy nhiều lắm, nhiều đến mức khiến người xem không lại đây.

“Từ hôm nay thẳng đến tận thế, chúng ta vĩnh viễn sẽ bị nhớ rõ. Chúng ta là may mắn số ít, chúng ta là tướng nhanh gắn bó huynh đệ, ai hôm nay cùng ta cùng nhau đẫm máu ra sức chiến đấu, ai chính là của ta huynh đệ.”

Trải qua mười tuần truyền phát, Band of Brothers tại hbo thủ bá rơi xuống đại mạc.

Được ích lợi từ kịch tập bị thụ chú ý, Matthew bởi vì biểu diễn e liên thứ bốn nhậm liên trưởng, cũng nhận đến một ít chú ý, đáng tiếc tin tức truyền thông đối với hắn đưa tin, xa không có tưởng tượng nhiều như vậy, ngay cả nam chính Damian - Lewis cũng không ngoại lệ, tựa hồ người xem cùng truyền thông chú ý điểm, đều đặt ở kịch tập trên kịch tình.

Này có thể nói là một bộ kịch tình xa xa vượt qua nhân vật mini kịch.

May mà nhận đến chú ý không nhiều, lại tổng có một ít.

Anh quốc Cambridge, một sở bố trí thanh lịch trong nhà, Amanda đang ngồi ở trước máy tính, lật xem imdb trên trang web Band of Brothers chuyên mục trang web chuyên mục, tại nhân vật nhân vật giới thiệu một khung bên trong, có một nhân vật khiến nàng chú ý hồi lâu.

“Ronald Speirs: Kẻ đóng vai Matthew - Horner. Spears là nguyên d liên trung đội trưởng, tại Bastogne chiến dịch trung lâm nguy thụ mệnh, tiếp nhận mất đi năng lực chỉ huy Dick trở thành e liên liên trưởng, đạt được toàn liên tín nhiệm. Là nhị doanh Truyền Kỳ nhân vật, dũng mãnh quyết đoán, có khi thậm chí lãnh khốc, tiêu chuẩn thiết huyết quân nhân, mặt khác ham mê là ‘Thu thập’ chiến lợi phẩm.”

Amanda nhìn nhân vật giới thiệu bên trên hình ảnh, mũ sắt che khuất non nửa đầu, phía dưới lộ ra nhất trương kiên nghị gương mặt.

“Matthew a......” Amanda nở nụ cười,“Thật sự muốn thành ngôi sao sao?”

Nàng còn rõ ràng nhớ rõ này niên kỉ so với chính mình hơi lớn nam diễn viên, lúc trước còn nói muốn đi kịch tổ tham hắn ban, đáng tiếc vẫn bận rộn học nghiệp, cuối cùng cũng không thể thành hàng.

Sở dĩ thân ở Anh quốc, đặt có chút không có phương tiện, còn xem Band of Brothers, nàng có hơn phân nửa nguyên nhân là vì Matthew - Horner.

Không nghĩ tới là, cái kia nguyên bản Helen trong miệng tiểu nhân vật, còn rất xuất sắc .

Amanda nhìn hội ảnh sân khấu, chuyên môn xin một imdb tài khoản, tại Band of Brothers trang web trên chuyên mục, lưu lại nhân sinh trung điều đầu tiên bình luận điện ảnh.

“Band of Brothers trung cực cụ mị lực nhân vật -- Ronald Speirs !”

“Xem xong Band of Brothers,e liên thứ bốn nhậm liên trưởng Ronald Speirs cho ta lưu lại thâm thâm ấn tượng......”

Amanda viết một câu, liền có chút viết không nổi nữa, nàng vẫn là lần đầu tiên viết thứ này, tạm dừng hồi lâu, mới lại bắt đầu gõ bàn phím.

“Ronald Speirs kẻ đóng vai Matthew - Horner diễn xuất Band of Brothers trung tối có cá tính nhân vật chi nhất, ít nhất ta là cho là như vậy , hắn biểu diễn giao cho Ronald Speirs bình tĩnh cương nghị, anh dũng không sợ, tật ác như cừu, kiên cường....... Ta thích nhân vật này vượt qua Winters.”

Một phương diện khác, truyền thông tuy rằng càng thêm quan tâm kịch tình, nhưng cũng không phải không có chú ý tới Ronald Speirs nhân vật này.

[ Entertainment Weekly ] tại Band of Brothers truyền phát qua thứ bảy tập sau, từng đem Ronald Speirs làm đương tập trọng điểm nhân vật đưa tin qua.

“...... Ronald Speirs tại kịch trung chưa bao giờ phủ nhận bị giết hại tù binh sự thực, là vì hắn muốn cho mọi người biết hắn tâm ngoan thủ lạt là phù hợp chiến trường quy luật . Chúng ta làm người xem có thể thích Winters quan ái binh lính, thế nhưng chân chính tượng trưng chiến trường quân nhân thực chất lại là Spears.”

“Cùng tác bách so sánh, Matthew - Horner đóng vai nhân vật này đồng dạng lãnh khốc vô tình, nhưng hắn lý luận đến từ hắn đối mặt chiến tranh. Hắn tại đệ tam tập trung khai đạo khiếp đảm Boyle thời điểm, đưa ra quân nhân muốn ‘Không mang theo thương hại, không mang theo đồng tình, không mang theo hối hận’.”

[ Entertainment Weekly ] chú ý càng nhiều là Ronald Speirs nhân vật này, về phần biểu diễn nhân vật Matthew, vỏn vẹn nhân tiện đề một bút.

Quay chụp thời điểm, Matthew vai diễn khá nhiều, bất quá xem qua mười tổng thể phiến sau, hắn phát hiện Ronald Speirs nhân vật này, thực ra chính là vẫn tương đối có thân phận tại kịch tập trong đả tương du.

Cứ việc có chút tiếc nuối, lại cũng không thèm để ý liêu ngoài, chung quy phim nam chính là Richard - Winters, chủ yếu nhân vật cũng là vây quanh tại Richard - Winters bên cạnh nhân.

“Thực ra, ngươi vẫn là rất có người xem duyên .”

Beverly Hills Hilton khách sạn một gian phòng bên trong, Britney chỉ mặc một kiện nam sĩ sơ mi, ngồi trên sô pha lật xem notebook, khuôn mặt còn một mảnh đỏ bừng, tựa hồ có vài thứ còn chưa biến mất, nàng đối phủ thêm áo ngủ Matthew nói,“Ngươi lại đây xem xem, Yahoo trên có rất nhiều người tại bình luận ngươi đâu.”

Matthew đến hai ly thủy, đi tới ngồi ở Britney bên cạnh, thò đầu nhìn màn hình.

Britney chỉ khách sạn căn hộ tự mang notebook, nói,“Liền nơi này, chuyên môn có người hỏi đâu.”

Matthew đã thấy được, xác thật là cùng hắn có liên quan nội dung.

“Band of Brothers trung, Ronald Speirs trung úy kẻ sắm vai là ai?”

Hỏi nhân hiển nhiên không biết Matthew, bất quá hiện tại nhận thức Matthew nhân cũng là đã ít lại càng ít.

Phía dưới có người trả lời:“Gọi là Matthew - Horner ! một tân nhân diễn viên.”

Vấn đề này lại không có kết thúc, mặt sau còn có người nhắn lại:“Thực thích nhân vật này ! nhìn thấy hắn vừa bị gọi đi đỉnh e liên liên trưởng kia tập, dứt khoát giống mở cheat như vậy từ bom sương khói bên trong xông ra, sau đó lại tại quân địch địa bàn chạy qua lại, rất thần kì ! sau đó vẫn cũng rất lưu ý hắn .”

Britney kéo xuống trang web, ra ngoài Matthew đoán trước, nhắn lại nhân còn không thiếu.

“Cảm giác này diễn viên đắp nặn nhân vật rất không sai a, dáng người cao mà cường tráng, thâm sắc tóc, khuôn mặt thô hào phóng khoáng mà anh tuấn, rất nghiêm khắc, hắn có một bộ người lãnh đạo bộ dáng, cử chỉ cũng tượng người lãnh đạo, ân...... Một vị cường tráng, hiếu chiến, dũng cảm, túc trí đa mưu bộ binh trung đội trưởng.”

“Như vậy soái khí diễn viên, như vậy nhiều sự kiện tạo thành thần bí không khí, đã vì hắn tạo đầy đủ thế . Sau đó một lạn đến cùng Dick liên trưởng không ra nhân dự kiến tại chính thức lên sân thời điểm lơ là làm tạp, lúc này dưới đất đạn pháo một thân nổ vang, Matthew - Horner lóe sáng lên sân, hơn nữa nhất lên làm liên trưởng chỉ huy chiến đấu liền phát huy giống như yêu nghiệt......”

Nhìn một hồi, Matthew hơi có chút tự đắc, bất quá nhìn nhìn trước mặt Britney, lại từ đám mây về tới mặt đất.

Loại trình độ này internet truyền bá, cự ly thành danh còn xa đâu.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 134: Bỏ Được Dùng Tiền

Sắc trời dần tối, Matthew cùng Britney rời đi phòng, lại đi lần trước phòng ăn (nhà hàng) ăn cơm tối, bất quá lần này vận khí rất tốt, không có gặp được Christina - Aguilera như vậy làm rối nhân.

“Ngươi không biết a, Matthew.” Britney đầy mặt hưng phấn,“Ta đoạn thời gian trước lại gặp Christina - Aguilera, nàng còn tưởng lại đây khiêu khích, ta cùng nàng nói ta bảo tiêu liền tại bên ngoài, Christina - Aguilera lập tức xám xịt đi .”

Matthew cổ vũ nói,“Thân ái , ngươi làm thực bổng ! không cần để ý tới Christina - Aguilera khiêu khích, tổng có biện pháp đánh trả nàng, không phải sao?”

Britney vui vẻ nở nụ cười,“Đúng vậy, ngươi nói đúng.” Nàng gãi gãi trắng nõn khuôn mặt, hỏi Matthew,“Ta có thời điểm có phải hay không làm việc thiếu suy xét a?”

Matthew nghĩ nghĩ, quyết định ăn ngay nói thật,“Có đôi khi xác thật có điểm.”

“Ta đây còn như vậy thời điểm.” Britney thoáng có chút xấu hổ,“Matthew, ngươi muốn đúng lúc nhắc nhở ta a.”

“Yên tâm.” Matthew vỗ dưới Britney đặt ở trên bàn tay,“Ta sẽ .”

Đồ ăn lục tục đưa lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

Britney tựa hồ có chút buồn rầu,“Ngươi gần nhất không cần đi ngoại địa quay chụp đi?”

Matthew nuốt xuống trong miệng đồ ăn,“Tạm thời không có công tác, sẽ ở Los Angeles ở một đoạn thời gian, ta cũng có chút sự tình cần xử lý.”

“Ta lại muốn đi ......” Britney dĩa ăn xoa được đĩa sứ thẳng rung động,“Ta muốn đi Nashville.”

Vừa tại căn hộ, Matthew liền nghe nàng đề cập qua một lần , không khỏi an ủi nói,“Chờ ngươi thu âm hoàn ca khúc, chẳng phải chính là trở lại sao?”

Nói là nói như vậy, hắn cũng không biết đẳng Britney từ Nashville trở lại Los Angeles, chính mình có phải hay không lại đi ngoại địa quay chụp .

Nói đến việc này, hai người cảm xúc đều có chút suy sụp, ăn xong cơm tối sau, Britney cùng thường lui tới như vậy, rất nhanh trở về nhà, Matthew phản hồi chung cư, tiếp tục thu thập đồ đạc, tại đây gian chung cư cư trụ hai năm thời gian, cũng tích cóp không thiếu gia sản, đặc biệt là bộ sách cùng băng ghi hình, đã trang chỉnh chỉnh ba thùng to.

Tham gia hoàn hbo vi Band of Brothers tại Los Angeles tổ chức hai trường hoạt động, hắn liền chuẩn bị một lần nữa tìm phòng ở.

Dựa theo Matthew ý tưởng, tạm thời ở tại nơi này liền là, nhưng Helen - Hermann cầm phản đối ý kiến, cho rằng này gian lão cũ chung cư, đã không thể cùng hắn thu nhập cùng diễn viên đẳng cấp tướng xứng đôi .

Dùng Helen - Hermann lời đến nói, tạo tinh là một hệ thống công trình, mặt mũi công trình tương đương trọng yếu, mặc kệ nội bộ như thế nào, một lập chí muốn làm ngôi sao diễn viên, ngoại tại đầu tiên muốn ngăn nắp lượng lệ.

Đương nhiên, Helen - Hermann cũng sẽ không khiến hắn làm vượt qua năng lực phạm vi sự tình, như vậy Matthew cũng sẽ không đáp ứng.

Helen - Hermann ý tưởng, Matthew tốt nhất có thể ở Beverly Hills bên ngoài, Santa Monica hoặc là Burbank thuê một đống độc lập tiểu phòng ốc, nếu thật sự tìm không thấy giá thích hợp , tại Westwood khu hoặc là bắc Hollywood cao cấp chút xã khu, thuê một đống tinh xảo chung cư cũng có thể.

Phương diện này, Matthew giao cho nàng đi xem xét , Helen - Hermann là chính gốc Los Angeles nhân, thiên nhiên liền có ưu thế.

Tuy rằng Helen - Hermann bên kia còn không có cụ thể tin tức, nhưng Matthew đã tại vì chuyển nhà làm chuẩn bị .

Ban sơ thời điểm, Matthew cũng suy xét qua chính mình mua phòng ở, mà không phải tiếp tục đương thuê phòng khách, bên này nhân rất khó lý giải Thái Bình Dương bờ bên kia tầng dưới chót tiểu nhân vật đối với phòng ở khát vọng lại không thể cầu cái loại này tâm tính, bất quá hắn cuối cùng nhịn xuống, trong tay liền tích cóp [ xác ướp trở về ] cùng Black Hawk Down hai bộ phim thù lao, trong đó còn có Helen - Hermann trừu thành, tháng tư phân lại là nộp thuế quý, thêm cùng Britney cùng một chỗ phí tổn tương đương xa xỉ, này mấy tiền vẫn là tồn vi diệu.

Hắn mất hai ngày thời gian, đứt quãng thu thập hảo tích cóp của cải, sau đó Helen - Hermann bên kia cũng có tin tức, bắt đầu tại một danh bất động sản trù tính dẫn dắt dưới chung quanh xem phòng, Santa Monica, Beverly Hills, bắc Hollywood thậm chí Burbank, tất cả đều nhìn qua.

Bắt đầu thời điểm, Matthew nhìn trúng bắc Hollywood một đống chung cư, chung cư diện tích đại, trang hoàng xa hoa, nhưng tiền thuê xa xỉ, mỗi tháng muốn 2500 dollar, như vậy giá khiến hắn đánh lui trống lớn.

Liên nhìn năm ngày phòng ở, rốt cuộc gặp tương đối hợp hắn tâm ý , tại Burbank lấy bắc vùng ngoại thành, phương bắc cùng San Fernando Valley giáp giới, tây dựa vào bắc Hollywood địa phương, có một đống gạch đá kết cấu độc lập phòng ốc, phòng ốc tuy rằng chỉ có một tầng, lại là mang lầu các thiết kế, có thể hữu hiệu ngăn cách nam California giữa trưa mãnh liệt dương quang, phòng bên trong diện tích ước chừng một trăm mét vuông nhiều một chút, có chứa tinh xảo thanh lịch Âu thức trang hoàng.

Phòng ốc phía trước còn có một hơn sáu mươi bình độc lập sân, sân chung quanh kiến có tường vây, mặt trên là một năm bốn mùa thường xanh dây thường xuân, thoạt nhìn phi thường đẹp mắt.

Tối hợp Matthew tâm ý là, này đống độc lập phòng ốc chung quanh phi thường im lặng, xác thực điểm đến nói, vị trí hơi hiển hoang vu, gần nhất hàng xóm cũng tại hơn ba mươi mét ngoại địa phương, có thể bảo trì nhất định tư mật tính, rất thích hợp Britney vụng trộm lại đây.

Ngoài ra, giao thông cũng rất tiện lợi, lái xe dọc theo xã khu đường hướng đông đi hai ba phút, liền có thể nhìn thấy số năm đường cao tốc California đoạn, hướng bắc bất quá mười phút liền có thể đến San Fernando sơn cốc địa khu, nơi này có được các loại đại hình mua sắm khu, có thể mua được cơ hồ sở hữu vật dụng hàng ngày.

Hướng nam đi đường, nhiều lắm chừng mười phút, liền có thể đến Burbank nội thành, Burbank cự ly Los Angeles nội thành bất quá hai mươi km, liền tính hắn tưởng hồi Los Angeles làm chuyện gì, cũng phi thường phương tiện.

Đi bắc Hollywood liền càng chặt, lái xe mười phút đủ rồi.

Hơn nữa tiền thuê nhà không quý, chỉ cần một ngàn hai trăm dollar.

Tuy rằng niên đại này một ngàn hai trăm dollar tương đương không thiếu, nhưng Matthew cũng không phải vừa tới bên này khi newbie , đối với Los Angeles có nhất định lý giải, giống như vậy phòng ở, thật là rất tiện nghi .

Giá khác thường, khẳng định có nguyên nhân.

Matthew từ phòng ở bên trong đi ra, đứng ở sân trên mặt cỏ, trực tiếp hỏi phòng trù tính,“Này phòng ở có phải hay không có không đối đầu địa phương? Giá so giá thị trường thấp nhiều như vậy.”

Đây là Helen - Hermann giới thiệu bất động sản trù tính, tương đối đến nói coi như tin cậy, bởi vậy không có giấu diếm Matthew, chỉ chỉ sân bên phải góc, chỗ đó thảm cỏ rõ ràng thiếu một khối.

“Mấy tháng trước thời điểm, nơi này từng xảy ra giết người án.” Bất động sản trù tính thẳng thắn,“Phòng ở nữ chủ nhân cùng bạn trai phát sinh xung đột, bị giết chết tại kia góc hẻo lánh.”

Matthew nhìn bên kia, không khỏi nhíu nhíu mày.

Bất động sản trù tính tiếp tục nói,“Nữ chủ nhân mẫu thân là Âu Châu nhân, lại đây đơn giản xử lý qua đi, liền đem phòng ở giao cho công ty, này cọc giết người án thượng qua báo chí cùng đài truyền hình, phòng ở không tốt hướng bên ngoài thuê, chỉ có thể giảm giá xử lý.”

Matthew gật gật đầu, đi đến cái kia địa phương mắt nhìn, không có cái gì đặc biệt địa phương, có lẽ đổi làm người khác, khả năng quay đầu liền đi, hắn lại không để ý loại sự tình này.

Từng tại bên kia thời điểm, sơ trung đến trường về nhà đều phải từ một mảnh mồ biên trải qua, đặc biệt là sơ nhị bắt đầu thượng lớp học buổi tối, mùa đông hai đầu không thấy Thái Dương, một người sớm muộn từ bên kia qua, hoàn toàn liền không bất cứ cảm giác.

Làm thuyết vô thần giáo dục dưới lớn lên nhân, hắn dù cho mạc danh kỳ diệu đi đến bên này, như cũ không tin quỷ thần.

Matthew rất xem hảo này đống phòng ở, lại không để ý hay không từng xảy ra giết người án, đứng ở nơi đó suy xét một hồi, đối bất động sản trù tính nói,“Một ngàn dollar ! một ngàn dollar ta liền thuê xuống đến.”

Đại khái phòng ở đặt ở trong tay có đoạn thời gian , bất động sản người đại diện suy xét nửa phút, lại đánh điện thoại, cuối cùng đối Matthew nói,“Có thể ! nhưng tiền thuê nhà một lần tính ít nhất muốn thanh toán một năm.”

Matthew thống khoái ứng xuống dưới,“Hành. Chúng ta mau chóng giải quyết thủ tục đi.”

Hôm đó buổi chiều, bất động sản trù tính công ty liền cùng Matthew ký kết chính thức thuê phòng hiệp nghị, Matthew thanh toán qua tiền thế chấp cùng một năm tiền thuê nhà, lấy đến chìa khóa, tùy thời đều có thể chuyển qua.

Bất quá, chuyển nhà phía trước, Matthew vẫn là tiêu tiền thỉnh chuyên môn gia chính công ty dọn dẹp sửa sang lại một lần, hơn nữa đem mặt cỏ thiếu sót địa phương một lần nữa trồng cỏ, cùng Helen - Hermann chào hỏi, tìm chuyển nhà công ty chuyển qua.

Cứ như vậy, hắn đi Thiên Sứ trù tính công ty cũng phương tiện rất nhiều.

Hôm nay các đại công ty nhà sản xuất, cũng đều tại Burbank hoặc là phụ cận khu vực, nếu tương lai công tác tại Los Angeles quay phim, đồng dạng rất phương tiện.

Nguyên bản, Matthew còn tưởng chuyển nhà sau, có phải hay không thỉnh mấy cái bằng hữu cùng nhau ăn bữa cơm, điện thoại đánh một vòng, bao gồm Britney ở bên trong, trước mắt một tại Los Angeles bằng hữu cũng không có.

Helen - Hermann ngược lại là tại, đáng tiếc nàng cùng Matthew ngoài công tác, lui tới cũng không nhiều.

Thời gian dần dần tiếp cận tháng năm, Matthew tạm thời không có công tác, Helen - Hermann gần nhất cũng không có tìm đến thích hợp hắn nhân vật hoặc là hạng mục, bất quá Matthew cũng không có nhàn rỗi, đọc viết luyện tập, bắt chước biểu diễn cùng kiện thân huấn luyện thủy chung không có đình qua, đặc biệt là kiện thân huấn luyện, vẫn duy trì tại thích hợp cường độ thượng.

Thông qua gần nhất tiếp chụp điện ảnh cùng nhân vật, hắn cũng có thể nhìn thấy tự thân trước mắt lớn nhất ưu thế, trải qua hơn bộ phim quay chụp lịch lãm, này mấy ưu thế cũng tại dần dần chuyển biến thành tư lịch.

Đối với chưa thành danh diễn viên đến nói, tư lịch rất trọng yếu.

Đương nhiên, nếu có một phi thường có tiền lại chịu bỏ được tiêu tiền lão ba, hoặc là trong giới tương đối có thực lực diễn nghệ thế gia xuất thân, kia muốn đó lại là vấn đề khác.

Vừa tiến vào tháng tư hạ tuần, Helen - Hermann đặc biệt đem Matthew gọi đến Thiên Sứ trù tính công ty, dặn dò kế tiếp [ xác ướp trở về ] lần đầu, cùng với theo sau muốn chạy tuyên truyền thông cáo một ít chú ý hạng mục công việc.

“Quần áo, giày da, đồng hồ......” Helen - Hermann chăm chú đối Matthew nói,“Nhất định phải đều là hoàn toàn mới ! ngươi là phim trọng yếu vai phụ, quần áo phẩm bài quy cách cũng muốn thích hợp đề cao !”

Matthew cơ bản đều tại nghe, hắn biết chính mình khuyết thiếu phương diện này kinh nghiệm.

Helen - Hermann dứt khoát nói,“Vẫn là thuê một vị tạo hình sư đi, khiến nàng vì ngươi lượng thân thiết kế.”

“Hảo ! có thể......”

Đây không phải tiết kiệm thời điểm, Matthew thống khoái ứng xuống dưới,“Ngươi giúp ta liên hệ đi.”

“Còn có một điểm, ngươi tốt nhất trước tiên biết.” Helen - Hermann nhìn Matthew liếc nhìn,“Universal ảnh nghiệp mời [ Fast and Furious ] kịch tổ tham dự lần đầu thức, lợi dụng xác ướp chú ý độ, vì này bộ phim theo sau công chiếu làm tuyên truyền.”

Matthew lập tức bắt giữ đến lời này trung trọng điểm,“Vin Diesel cũng tham gia?”

Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu,“Đúng vậy.” Nàng bỗng nhiên cười cười,“Bất quá cũng có tin tức tốt, ta lần trước cùng Sean - Daniel uống trà, nghe hắn nói Universal ảnh nghiệp bên trong đối Vin Diesel phi thường bất mãn, không chuẩn bị lại cùng hắn hợp tác.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 135: Lão Đại

Giống Vin Diesel cái loại này diễn xuất, cùng hắn hợp tác qua nhân, e không mấy cái tưởng tiếp tục hợp tác đi xuống, bất quá có thể mang đến ích lợi mà nói, kia vài tất cả đều không là vấn đề, tại Hollywood bên trong, ai sẽ cùng cự ngạch lợi nhuận không qua được.

Đối [ Fast and Furious ] đến nói,[ xác ướp trở về ] có thể nói là một miễn phí tuyên truyền bình đài.

Matthew được đến tin tức,[ Fast and Furious ] phim quảng cáo sẽ ở [ xác ướp trở về ] phát hành khi thiếp phiến truyền phát.

Theo [ xác ướp trở về ] phát hành sắp tới, cũng có chút tình huống khiến Matthew cảm giác ngoài ý muốn, Universal ảnh nghiệp không có đem hắn nhét vào trước công chiếu tuyên truyền thông cáo hàng ngũ trong, trước công chiếu tuyên truyền vẫn là lấy Rachel - Weisz cùng Brendan - Fraser đôi nam nữ này nhân vật chính làm chủ, sau đó lại phối hợp Arnold - Vosloo cùng John - Hannah hai vai phụ.

Ngay cả đã thả ra trong trailer, cũng không có Vua Bọ Cạp thân ảnh.

Nếu không phải kịch tổ đã khan phát Vua Bọ Cạp hai tấm áp phích, Matthew đều hoài nghi chính mình nhân vật có phải hay không tất cả đều bị cắt đi .

Phim lần đầu thức tiền một tuần, kịch tổ cùng Helen - Hermann cùng Matthew chính thức bàn bạc một lần, xác định Matthew tất yếu gia nhập đến ánh sau tuyên truyền đội ngũ trong, hơn nữa cho Matthew một phần tỉ mỉ xác thực ánh sau tuyên truyền kế hoạch cùng nhật trình biểu.

Dựa theo kịch tổ thuyết pháp, bao gồm trước công chiếu tuyên truyền trung không xuất hiện Matthew cùng Vua Bọ Cạp, đây đều là Universal ảnh nghiệp căn cứ bên trong thử vai kết quả tỉ mỉ chế định tuyên phát sách lược, bọn họ cho rằng Vua Bọ Cạp có khả năng trở thành phim bạo điểm chi nhất !

Matthew cũng không phải lúc trước newbie , đối với điện ảnh sản nghiệp dần dần có chút lý giải, trailer muốn tập trung phim tinh hoa, lại không thể đem phim sở hữu bạo điểm đều phóng ra đến, bằng không người xem xem ảnh khi không có kinh hỉ cảm giác, rất ảnh hưởng phát hành sau danh tiếng cùng box office.

Kịch tổ thuyết pháp, cũng khiến hắn đối phim tràn ngập chờ mong.

Lần đầu thức ngày đó, Matthew đi trước liên hệ hảo phòng tạo hình làm tạo hình, đây là Helen - Hermann giới thiệu , phòng tạo hình trực tiếp cung cấp bao gồm trang phục thuê đẳng nghiệp vụ ở bên trong một con rồng phục vụ, có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái.

Thu phí đương nhiên cũng xa xỉ, vỏn vẹn một lần này, Matthew liền trả giá bốn ngàn dollar, trong đó bao gồm trang phục, đồng hồ cùng ô tô thuê phí dụng.

Cưỡi ô tô chạy tới rạp El Capitan thời điểm, hắn còn có chút cảm khái, nếu tham gia loại này hoạt động nhiều, lấy hắn của cải, rất nhanh liền sẽ phá sản.

Màu đen Cadillac ô tô đuổi tới cử hành lần đầu thức rạp El Capitan, dừng ở một cự đại màu trắng lều trại lối vào, cùng năm trước tham gia Gladiator lần đầu thức bất đồng, bởi gần nhất vài ngày Los Angeles tại hạ vũ, Universal ảnh nghiệp riêng tại trên thảm đỏ dựng ra lán che mưa, tham gia lần đầu thức các khách quý có thể trước tiến vào nối tiếp thảm đỏ trong lều trại chờ đợi.

Matthew tuy rằng thuộc về kịch tổ nhân viên, sẽ ở dựa vào sau giai đoạn vào sân, không lại đây xem như tương đối sớm .

“Bên này, Matthew !” Vừa mới tiến lều trại, Matthew liền nghe đến có nhân gọi hắn, quay đầu nhìn, Paul - Walker chính xung bên này vẫy tay, vội vàng đi qua, đồng thời chào hỏi,“Đã lâu không gặp , Paul.”

Paul - Walker vươn ra quyền đầu, cùng Matthew chạm một phát, nói,“Cũng không phải là sao.” Hắn trên dưới đánh giá Matthew một phen,“Ngươi xem lên thật soái a.”

Matthew lỗ mũi triêu thiên, cố ý nói,“Trời sinh điều kiện hảo, ta cũng không có biện pháp.”

“Đúng vậy, trời sinh liền dễ dàng hấp dẫn nhân.” Paul - Walker thoáng ghé sát vào một ít, thần bí hề hề nói,“Ngươi rời đi kịch tổ sau, Michelle - Rodriguez vẫn đối với ngươi nhớ mãi không quên.”

“Ách......” Matthew đối Michelle - Rodriguez một điểm hứng thú cũng không có, hơn nữa Jordana - Brewster nói qua, Michelle - Rodriguez nam nữ ăn thông. Hắn ngược lại hỏi,“Như thế nào không gặp Michelle cùng Jordana?”

“Các nàng hai có chuyện.” Paul - Walker suy nghĩ một chút, còn nói thêm,“Phỏng chừng cũng là không tưởng gặp Vin Diesel, ta cùng kịch tổ hiệp ước bên trong có hạn chế điều khoản, các nàng không có.”

Nghe được Vin Diesel tên này, Matthew không khỏi hỏi,“Ta rời đi sau, các ngươi thế nào?”

Paul - Walker lắc đầu thở dài,“Còn có thể thế nào a? Dày vò, Vin Diesel dứt khoát so với ta nghe qua khó nhất hầu hạ ngôi sao còn khó làm......” Hắn không muốn nhiều lời phương diện này sự,“Mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng đều lại đây , cũng không cần lại nhìn hắn kia trương mặt đen.”

Matthew lại hỏi,“Hôm nay [ Fast and Furious ] kịch tổ liền các ngươi hai lại đây?”

“Ân.” Paul - Walker mắt nhìn đồng hồ,“Phỏng chừng hắn lại sẽ đến muộn.”

Hai người hàn huyên này một hồi, lục tục có người tiến vào lều trại,[ xác ướp trở về ] nam chính Brendan - Fraser cùng nữ chính Rachel - Weisz cũng trước sau đến.

Matthew cùng bọn họ hai người cũng coi như quen thuộc, vi Paul - Walker làm giới thiệu, Paul - Walker chỉ là chào hỏi, liền vọt đến một bên đi.

“Ngươi xem lên so phía trước béo a, Brendan.” Matthew cùng này hai người tùy ý nói chuyện phiếm,“Rachel, ngươi càng xinh đẹp .”

Rachel - Weisz chỉ là cười, Brendan - Fraser tùy tiện vỗ Matthew bả vai một chút,“Ngươi như thế nào sái được như vậy hắc?”

Matthew sờ sờ khuôn mặt,“Không có biện pháp, tại Bắc Phi đợi mấy tháng.”

“Ngươi hẳn là sợ sái.” Rachel - Weisz chỉ chỉ chính mình,“Ta cũng tại Morocco quay chụp qua, một điểm cũng không có biến.”

“Ân !” Matthew gật đầu, thuận miệng lấy lòng nói,“So lần trước gặp mặt làn da càng tốt .”

Rachel - Weisz lại vui vẻ nở nụ cười.

“Đó là bởi vì Rachel nhận đến tình yêu dễ chịu.” Brendan - Fraser cố ý hạ giọng,“Nói cho ngươi bí mật, Rachel vừa bắt được một đạo diễn tâm.”

“Thật?” Matthew thoạt nhìn rất bát quái, cố ý bày ra hảo kỳ bộ dáng,“Rachel, ai có thể khiến ngươi như vậy mỹ mạo cùng tài hoa cũng trọng đại mỹ nữ động tâm?”

Rachel - Weisz rất hào phóng, nói thẳng,“Hắn gọi Darren - Aronofsky, một đạo diễn.”

Tên này rất xa lạ, Matthew cho rằng chỉ là không nổi danh tiểu đạo diễn, Brendan - Fraser lại bổ sung nói,“Hắn là Harvard tốt nghiệp thiên tài, trong giới công nhận tiền đồ vô hạn đạo diễn giới tân tinh.”

Matthew gật gật đầu,“Này không cùng chúng ta tài nữ Rachel vừa lúc xứng sao?”

Giống Rachel - Weisz như vậy ngôi sao, nghĩ đến cũng sẽ không tìm người bình thường làm bạn trai, hắn còn nhớ rõ, quay chụp [ xác ướp trở về ] trong lúc, Rachel - Weisz vừa cùng Oscar tốt nhất đạo diễn Sam - Mendes chia tay.

Rachel - Weisz là cái loại này rất bưu hãn nữ nhân, cũng cùng Matthew cùng Brendan - Fraser những người này nói qua chính mình tình sử, Darren - Aronofsky đã là nàng tiến vào diễn viên giới sau thứ năm bạn trai .

Ở phương diện này, Hollywood nữ ngôi sao cùng nam ngôi sao không quá nhiều phân biệt, chia tay cùng đổi mới tình lữ đều như là uống nước ăn cơm như vậy tự nhiên.

Bất quá, Rachel - Weisz đổi mới bạn trai tựa hồ đối với tương lai phát triển càng có lợi.

Này cũng không có gì đáng trách.

Brendan - Fraser lúc này chuyển đề tài,“Gần nhất bận rộn cái gì công tác đâu?”

“Trước mắt không có nhân vật khả tiếp.” Matthew hơi hơi tự giễu,“Hiện tại là du dân thất nghiệp.”

“Không quan hệ !” Brendan - Fraser lại đĩnh đạc vỗ dưới bờ vai của hắn,“Ta sẽ giúp ngươi nhìn điểm , có cơ hội mà nói, ta cho ngươi gọi điện thoại.”

Lời này nói được, phảng phất Matthew chính là hắn tiểu đệ như vậy.

Brendan - Fraser đang lúc hồng, xác thật có như vậy tiền vốn, Rachel - Weisz từng nói qua, nếu này bộ phim đại bán, hắn liền có thể tại đệ tam bộ trung hướng Universal ảnh nghiệp muốn 2000 vạn dollar thù lao.

Matthew rất rõ ràng, Brendan - Fraser phi thường chờ đợi này một bộ thành công, sau đó tiếp theo bộ mau chóng được duyệt quay chụp.

Kịch tổ công tác nhân viên lúc này lại đây thông tri, lần đầu thảm đỏ nghi thức muốn bắt đầu, bất quá Matthew ba người đều đứng không nhúc nhích, trước hết đi lên thảm đỏ , đều là chút thông qua quan hệ đến gia tăng chính mình độ hấp thụ ánh sáng nhân.

[ xác ướp trở về ] không phải vô danh phim, là đại bán phim [ xác ướp ] tục tập, bản thân đầu tư quy mô cũng là nhất tuyến đại chế tác.

Universal ảnh nghiệp có gan đem này bộ phim đặt ở kỳ nghỉ hè bắt đầu, đương nhiên là cho rằng nó có đầy đủ kêu gọi lực.

Lại có nhân tiến vào lều trại, Rachel - Weisz cùng Darren - Aronofsky quá khứ chào hỏi, Matthew biến thành một người, đứng ở chỗ này đợi một hồi, Paul - Walker từ một bên lại đây, cùng hắn chào hỏi, chuẩn bị đi qua thảm đỏ.

“Ta mặt sau cách một người chính là Vin Diesel.” Paul - Walker nhún nhún vai,“Cái kia gia hỏa đến hiện tại còn chưa đến.”

Matthew cũng rất không nói gì , có lẽ Vin Diesel trước tiên đem chính mình đại nhập đến Đường lão đại nhân vật bên trong, cho rằng trên trời dưới đất, Ngân Hà vũ trụ, hắn đều là lão đại.

Paul - Walker vừa ly khai, chân trước đi ra lều trại tại thảm đỏ một bên xuất khẩu, một khỏa đầu trọc liền từ lều trại lối vào chui tiến vào.

Đại khái Matthew trạm vị trí vừa lúc đối với lối vào, đỉnh đầu trọc Vin Diesel hồ trước tiên thấy được hắn, sau đó trực tiếp đi tới.

Matthew cũng thấy được Vin Diesel, không có biện pháp, kia khỏa đầu trọc cùng da trâu hống hống bộ dáng thật sự rất đáng chú ý .

Vin Diesel đầy mặt âm trầm, phảng phất Matthew thiếu hắn vài chục ức dollar như vậy.

“Gã này......” Matthew đề cao cảnh giác, tùy tay cởi bỏ lễ phục áo khoác vạt dưới nút thắt, để hoạt động lên càng thêm phương tiện,“Nên sẽ không tưởng ở trong này gây chuyện đi?”

Vài người đều chú ý tới Vin Diesel, quay đầu nhìn hắn.

“Người nọ là ai?” Rachel - Weisz cũng thấy được, nhắc nhở bên cạnh Brendan - Fraser,“Hắn giống như muốn tìm Matthew phiền toái.”

Brendan - Fraser quay đầu, cũng nhìn về phía bên kia, vừa lúc nhìn thấy Vin Diesel đầu trọc, nói,“Như thế nào là hắn? Có danh giảo thỉ côn ! ngươi ở đây đợi , ta qua xem xem......”

Bọn họ ly Matthew hơi chút có điểm xa, trung gian còn cách không ít người, Brendan - Fraser tốc độ cũng không mau.

Matthew hơi hơi hoạt động dưới bả vai cùng cổ tay (thủ đoạn), làm chuẩn bị bất cứ tình huống nào, ánh mắt dần dần trở nên lợi hại, gắt gao nhìn chằm chằm Vin Diesel đầu trọc.

Nếu đối phương động thủ trước mà nói, hắn không ngại thử một lần trong khoảng thời gian này tiếp tục huấn luyện hiệu quả.

Vin Diesel đi đến Matthew đối diện, lại đột nhiên dừng ở sáu thước Anh bên ngoài, Matthew mau quyền căn bản không có khả năng trước tiên đánh tới địa phương.

“Matthew - Horner !” Hắn trong ánh mắt tất cả đều là phẫn nộ,“Có phải hay không ngươi làm !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 136: Có Mị Lực Nhất

“Ta làm cái gì?” Matthew căn bản không biết Vin Diesel đang nói cái gì,“Ngươi này nhân mạc danh kỳ diệu.”

Vin Diesel một chút không để ý chung quanh nhân quẳng đến ánh mắt, nói,“Universal ảnh nghiệp [ Fast and Furious ] sau không lại theo ta hợp tác sự ! có phải hay không ngươi làm ?”

Matthew cười lạnh một tiếng,“Động động ngươi đầu trọc ngẫm lại, ta có thể ảnh hưởng đến Universal ảnh nghiệp sao?”

Dứt khoát chính là chê cười, nếu hắn có thể ảnh hưởng đến Universal ảnh nghiệp cao tầng quyết định, làm gì đi [ Fast and Furious ] trong kịch tổ đả tương du.

Nhưng Vin Diesel thái độ không có nửa điểm thay đổi.

Này đầu trọc tiếp đến Universal ảnh nghiệp phi chính thức thông tri khi, liền cẩn thận suy xét qua, nghĩ tới nghĩ lui, tổng cảm giác sau lưng có người giở trò quỷ, người này là Matthew - Horner khả năng tính lớn nhất, chung quy cùng hắn sinh ra qua xung đột nhân trung, có thể cùng Universal phim cao tầng nhấc lên quan hệ chỉ có hắn.

Lúc trước Sean - Daniel vì Matthew - Horner, không tiếc đối với hắn mặt lạnh tướng hướng, tất nhiên cùng Matthew - Horner quan hệ không phải là ít, đây chính là một cùng Universal ảnh nghiệp chế tác bộ môn quan hệ cực kỳ chặt chẽ người sản xuất !

Vin Diesel mặt hiện khinh thường,“Dám làm không dám nhận sao?”

“Chê cười ! ngươi người như thế, dùng được người khác làm ngươi sao?”

Người chung quanh tuy rằng không dựa vào lại đây xem náo nhiệt, nhưng đều tại chú ý bên này, Matthew dứt khoát đề cao thanh âm,“Kịch tổ tám giờ khởi công quay chụp, ngươi mười giờ rưỡi mới đến ! ngươi trốn ở studio ngoại bảo mẫu trong xe ngủ, cũng không quản kịch tổ công tác ! quay chụp khi lâm thời yêu cầu sửa đổi kịch bản, bằng không uy hiếp rời khỏi quay chụp......”

Ngắn ngủi mười mấy giây, Matthew đem Vin Diesel sở làm lạn sự tất cả đều nói ra.

“Này là ai a?” Chung quanh có người hỏi,“Yêu cầu đãi ngộ so Harrison - Ford còn quá phận !”

“Hắn là nơi nào toát ra đến? Hollywood lúc nào nhiều một a-list cự tinh?”

Vin Diesel sừng sững bất động, phảng phất thật đem chính mình trở thành a-list, sở làm này mấy đều là theo lý đương nhiên, ồm ồm nói,“Ta liền làm như vậy ! thì có thể thế nào? Ngươi này loser !”

Matthew nhìn hắn một cái, hai tay lặng lẽ nắm thành quyền đầu,[ Fast and Furious ] kịch tổ phát sinh sự cũng không có quên, vẫn tưởng tại đây gia hỏa trên đầu trọc mặt đánh mấy quyền xem xem hiệu quả.

Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến chủ động động thủ.

Hắn hơi hơi nhún vai,“Cho nên, ngươi là danh phù kỳ thực trường quay giảo thỉ côn !”

“Cái gì?” Vin Diesel đột nhiên giận dữ,“Ngươi nói cái gì?”

Hắn tiến lên một bước, liền chuẩn bị động thủ, Matthew vẫn đợi hắn động thủ, chủ động chạy tới khiêu khích là Vin Diesel, nếu chủ động động thủ vẫn là Vin Diesel, cho dù là kịch tổ người sản xuất Sean - Daniel cùng đạo diễn Stephen - Sommers cũng nói không ra cái gì đến.

Nhưng Vin Diesel còn không có tới kịp động thủ, một thân cao chừng 1m9 cường tráng nam nhân đột nhiên xông vào hai người trung gian, cầm chặt Vin Diesel cánh tay.

“Ngươi muốn làm cái gì?” Brendan - Fraser nhìn chằm chằm Vin Diesel,“Tưởng tại của ta lần đầu thức quấy rối sao?”

Hắn xoay tay lại chỉ Matthew,“Ngươi dám theo ta bằng hữu động thủ?”

“Brendan......” Matthew tiến lên một bước, chuẩn bị nói chút gì, Brendan - Fraser vung tay lên, giống như đi đầu đại ca như vậy, nói,“Ngươi không cần phải nói, việc này giao cho ta xử lý !”

Matthew dứt khoát ngậm miệng, Brendan - Fraser một bộ lão đại diễn xuất, mặc kệ nói như thế nào đều là tại giúp hắn.

Kịch tổ người sản xuất Sean - Daniel nghe nói tình huống chạy lại đây, từ người vây xem trung đi ra, phía sau còn mang theo bốn nhân viên bảo vệ, chỉ là nhìn Vin Diesel liếc nhìn, liền chỉ hắn nói,“Đuổi đi ! hiện tại ! lập tức đi làm !”

Hắn tiếp đối từ phía sau cùng tới được trợ lý nói,“Ngày mai thay ta ước Universal ảnh nghiệp nhân gặp mặt.”

Brendan - Fraser lui ra phía sau vài bước, đứng ở Matthew bên cạnh, bốn danh an toàn nhân viên vây quanh Vin Diesel, này đầu lĩnh cái kia nói,“Vị tiên sinh này, mời ngươi rời đi.”

Vin Diesel không nhìn chung quanh ánh mắt, lại vẫn là một bộ da trâu hống hống bộ dáng, lạnh lùng nhìn Matthew liếc nhìn, xoay người hướng về lều trại ngoại đi.

“Hảo ! hảo......” Sean - Daniel nhắc nhở nói,“Lần đầu thức còn tại tiến hành.”

Brendan - Fraser vỗ Matthew bả vai, nói với hắn nói,“Đừng lo lắng ! có ta đâu !”

Matthew cười cười,“Cám ơn.” Hắn nhìn Sean - Daniel liếc nhìn, chủ động đi qua, dị thường thành khẩn nói,“Xin lỗi, Daniel tiên sinh, ta đem tư nhân ân oán đưa đến nơi này.”

“Tình huống ta đều nghe nói.” Sean - Daniel còn nhớ rõ cái kia đầu trọc,“Là đối phương chủ động tìm phiền toái.”

Hắn khẽ nhíu mày, nghĩ đến cự tuyệt đầu trọc lần đó, bỗng nhiên sinh ra một ý tưởng, này đầu trọc khả năng không chỉ nhằm vào Matthew - Horner, nói không chừng vẫn là xung chính mình đến.

Trong lều trại trật tự rất nhanh khôi phục bình thường, Matthew được đến công tác nhân viên nhắc nhở, đi đến đi thông thảm đỏ chỗ cửa ra, Brendan - Fraser cũng đi tới, dựa theo kịch tổ an bài, hắn tại Brendan - Fraser phía trước xuất trướng.

“Thả lỏng !” Brendan - Fraser không biết là thói quen, vẫn là thật đem Matthew trở thành tiểu đệ, lại vỗ bờ vai của hắn một chút,“Đừng khẩn trương, coi như là bình thường đi đường.”

Matthew đi qua một lần thảm đỏ, cũng sẽ không khẩn trương, vẫn là gật đầu.

Phía trước một vị nữ diễn viên đi đến thảm đỏ trung gian khi, Matthew sửa sang lại một chút nơ, ra lều trại, dọc theo thông đạo rẽ lên thảm đỏ.

“Đến đây là ai?” Có phóng viên hỏi

Một cái khác phóng viên trả lời,“Biểu diễn Vua Bọ Cạp diễn viên !”

Còn có người trả lời,“Hắn gọi Matthew - Horner, biểu diễn qua Band of Brothers trung Ronald Speirs.”

So với phóng viên, thảm đỏ hai bên nhận thức Matthew nhân rất ít, đi đến một phần ba vị trí khi, hắn nhìn thấy có người giơ Vua Bọ Cạp áp phích, vừa định đi qua kí tên, bỗng nhiên nghe đến mặt sau bộc phát ra một trận tiếng hoan hô, vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua, Brendan - Fraser đã đi lên thảm đỏ.

“Hắn đi ra sớm như vậy?” Matthew có điểm buồn bực.

Lúc này nếu như đi kí tên, nói không chừng sẽ cùng Brendan - Fraser đâm xe, đến lúc đó liền xấu hổ .

Lại hướng sau liếc liếc nhìn, Brendan - Fraser đầy mặt xuân phong, không ngừng hướng bốn phía vẫy tay, dẫn tới fan điện ảnh không ngừng hoan hô, hắn bản nhân tựa hồ phi thường thích loại này vạn chúng ủng hộ cảm giác.

Matthew không có lại đi kí tên, nhanh hơn cước bộ hướng tới rạp El Capitan cửa đi.

Mặc kệ nói như thế nào, Brendan - Fraser vừa giúp qua hắn.

Rạp hát phía trước là truyền thông khu, Matthew tiến vào sau, đứng ở trường thương đoản pháo trước mặt phối hợp truyền thông chụp ảnh, tạo hình sư chuyên môn dặn dò qua chụp ảnh khi chú ý hạng mục công việc, hắn cầm ra cũng là tốt nhất một mặt.

Matthew trời sinh điều kiện liền hảo, lại thêm dương quang mà lại ấm áp tươi cười, dẫn tới nhiếp ảnh các phóng viên không ngừng ấn động máy ảnh shutter.

Mặt sau Brendan - Fraser đã đi tới, Matthew rời đi chụp ảnh khu, tiến vào phỏng vấn khu.

Mấy cái phóng viên lập tức lại đây hỏi, hỏi không mấy vấn đề, Matthew cảm giác có người từ mặt sau ôm lấy bờ vai của hắn, nguyên lai là Brendan - Fraser lại đây .

Nam chính vừa qua đến, các phóng viên không ai lại quan tâm Matthew, lực chú ý đều chuyển tới Brendan - Fraser trên người.

Cố tình Brendan - Fraser còn ôm lấy Matthew bả vai, khiến hắn không thể rời đi, chung quy tại truyền thông phóng viên trước mặt tránh thoát Brendan - Fraser này tỏ vẻ hữu hảo động tác, không khỏi có chút quá phận.

Đương nhiên, cũng có phóng viên chú ý tới hai người động tác.

Một trung niên nam phóng viên hỏi,“Brendan, ngươi cùng Matthew là bằng hữu sao? Các ngươi thoạt nhìn cảm tình phi thường tốt.”

“Đương nhiên là !” Brendan - Fraser nâng lên ôm lấy Matthew đầu vai tay, lại ở mặt trên vỗ dưới, tiếp tục dùng đi đầu đại ca bàn ngữ khí nói,“Matthew tại kịch tổ là ta tiểu huynh đệ, ta vẫn bang hắn, giúp hắn tìm diễn trò cảm giác, giải quyết gặp được khó khăn.”

Hắn quay đầu đối Matthew nói,“Ta nói đúng không?”

Trường hợp này Matthew chỉ có gật đầu,“Đúng vậy.” Hắn đối với phóng viên ống nói nói,“Ta cùng Brendan là bằng hữu, hắn phong phú biểu diễn kinh nghiệm, cho ta cự đại giúp.”

Tuy rằng việc này căn bản đều không tồn tại, nhưng giúp kịch tổ tuyên truyền vốn chính là hắn công tác chi nhất.

“Ngươi hảo, Fraser tiên sinh.” Một danh treo [ thời trang ] tạp chí điếu bài nữ phóng viên đột nhiên nói,“Ta muốn hỏi một chút, ngươi hôm nay trang phục là ngươi tự mình chọn lựa ? Vẫn là tạo hình sư kiệt tác?”

Brendan - Fraser không quá minh bạch,“Có vấn đề sao?”

Nữ phóng viên rất có thời trang tổng biên phong cách, nói thẳng,“Nếu là tạo hình sư kiệt tác, ngươi tốt nhất sao của ngươi tạo hình sư ! nếu là ngươi tự mình chọn lựa , thuyết minh của ngươi thời trang phẩm vị quá kém !”

Nghe nói như thế, Brendan - Fraser nháy mắt mã dưới mặt đến.

Cái kia nữ phóng viên một điểm đều không cho Brendan - Fraser lưu mặt mũi, chỉ hắn quần áo nói,“Ngươi này thân lễ phục nhất định là thảm đỏ mạo hiểm thất bại hoàn mỹ làm mẫu, này thân màu lam lễ phục giống như là từ tốt nghiệp vũ hội lễ phục cửa hàng bên trong lấy ra đến như vậy, ống quần quá dài, thương lĩnh quá lớn, còn xứng rất mảnh caravat, không thể càng không xong .”

Brendan - Fraser đã không phải mã dưới mặt , cả khuôn mặt đều hắc.

“Đặc biệt ngươi còn cùng vị này Matthew - Horner tiên sinh đứng chung một chỗ, càng đột xuất của ngươi không xong !”[ thời trang ] tạp chí nữ phóng viên dùng thưởng thức ánh mắt nhìn Matthew, đồng dạng rất trực tiếp nói,“Horner tiên sinh, ngươi là ta hôm nay nhìn thấy tối có mị lực nam tính !”

Brendan - Fraser theo bản năng nhìn Matthew, mặt vẫn là rất âm trầm.

Chung quy đây là [ thời trang ] nữ phóng viên, mặt khác phóng viên lực chú ý nháy mắt chuyển dời, ánh mắt tất cả đều rơi vào Matthew trên người, Brendan - Fraser lập tức cảm nhận được vắng vẻ.

[ thời trang ] nữ phóng viên không quan tâm mặt khác, trong mắt chỉ có công tác, tiếp tục nói,“Horner tiên sinh, ngài tạo hình cùng phục trang, là đêm nay thảm đỏ lớn nhất lượng điểm ! cái này lưu sướng khéo léo quả trám lĩnh tơ lụa lông dê tây trang lượng điểm là chạy đến rốn cổ áo, phối hợp thượng Hợp Thể áo sơmi trắng, vừa đúng đột xuất dáng người, này song nhung tơ giày đế phẳng cùng ngươi khí chất đặc biệt đáp, có thể nói thảm đỏ tốt nhất nam sĩ phối sức, mặt trên có chứa ám sắc hàng thêu, lại đột xuất bình thản trung không tầm thường......”

Một chuỗi dài ca ngợi chi từ từ nữ phóng viên trong miệng nhảy ra, nói được Matthew mặt mày hớn hở.

Bên cạnh Brendan - Fraser sắc mặt vẫn khó coi.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 137: Tương Đương Chú Ý

Cầu phiếu đề cử !

Rời đi truyền thông khu, đi vào rạp El Capitan, Matthew nhìn nhìn Brendan - Fraser, phỏng vấn đến cuối cùng thời điểm, hắn liền chú ý tới Brendan - Fraser sắc mặt có điểm âm trầm.

“Ta đối thời trang một điểm cũng đều không hiểu.” Matthew chủ động giải thích một câu,“Đây đều là tiêu tiền tìm tạo hình sư làm.”

Brendan - Fraser trên mặt âm trầm nháy mắt tán đi, lại nâng tay vỗ Matthew bả vai một chút,“Đừng đem phóng viên lời cho là thật.”

Matthew gật đầu phụ họa,“Bọn họ đều là chút e sợ cho thế giới không loạn gia hỏa.”

“Nói đúng !” Brendan - Fraser đột nhiên chuyển đề tài,“Phía trước có người quen, ta đi nói vài câu.”

Cũng không đợi Matthew trả lời, hắn gia tốc đi về phía trước, rất nhanh tiến vào phòng chiếu phim.

Nhìn Brendan - Fraser rời khỏi, Matthew khẽ lắc đầu, hắn cũng không phải ngốc tử.

Rachel - Weisz lúc này từ phía sau đi tới, đại khái thấy được chút gì, hỏi,“Làm sao?”

Matthew khẽ lắc đầu,“Không có việc gì.”

“Đừng để ở trong lòng.” Rachel - Weisz cười nói,“Brendan này nhân ái làm náo động, vẫn tự nhận là kịch tổ diễn viên trung lão đại.”

Matthew cười cười, không có nói tiếp, cùng Rachel - Weisz cùng nhau tiến vào chiếu phim đại sảnh.

Đại khái là đúng dịp, Matthew chỗ ngồi vừa lúc kề bên đạo diễn Stephen - Sommers, hơn nữa hắn đi qua thời điểm, Stephen - Sommers đã ngồi ở chỗ kia .

“Ngươi hảo, Sommers đạo diễn......” Matthew chủ động chào hỏi.

Stephen - Sommers đối với hắn gật gật đầu,“Đã lâu không gặp , Matthew.” Hắn hơi hơi tạm dừng, tiếp còn nói thêm,“Của ngươi kiện thân cùng quyền kích huấn luyện ngừng?”

“Không có.” Matthew theo bản năng muốn làm khúc tay triển lãm cơ nhục động tác, nghĩ đến bên cạnh là một vị đạo diễn, nhanh chóng ngừng lại, nói,“Ta rời đi kịch tổ sau, tham diễn Ridley - Scott đạo diễn Black Hawk Down, ở bên trong đóng vai một vị anh dũng thiện chiến tam giác châu bộ đội sĩ quan......”

Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Stephen - Sommers hỏi cái này vấn đề khả năng có khác ý đồ, thêm mắm thêm muối nói,“Quay chụp trong lúc vẫn đang tiến hành quân sự phương diện huấn luyện, thẳng đến hai tháng phân ta rời đi kịch tổ. Trở về sau, ta mỗi tuần kiện thân năm lần, quyền kích huấn luyện cũng là như vậy.”

“Không sai.” Stephen - Sommers mà nói nghe vào tai có khác sở chỉ,“Này đối với diễn viên có chỗ tốt, đặc biệt là thiên hướng động tác loại hình diễn viên.”

Matthew cứ việc không rõ Stephen - Sommers cụ thể ý tứ, vẫn là theo hắn lời mà nói nói,“Ta hội trưởng kỳ kiên trì.”

Đơn thuần kiện thân xác thật có chút vô vị, nhưng phối hợp thượng quyền kích huấn luyện, hắn dễ dàng liền có thể tìm đến lạc thú.

Ngồi ở chỗ này, chờ đợi phim bắt đầu chiếu phim thời điểm, Matthew còn tại suy xét Stephen - Sommers trong lời nói ý tứ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, thủy chung làm không rõ, thêm điện ảnh sắp bắt đầu truyền phát, cũng liền tạm thời buông tay .

To lớn rạp El Capitan bên trong ngồi đầy nhân, quay đầu nhìn, mặt sau phổ thông thính phòng cũng ngồi đầy .

Này dù sao cũng là [ xác ướp ] tục tác, có tiền tác cơ sở tại,[ xác ướp trở về ] có thể hấp dẫn đến đại phê người xem.

Phòng chiếu phim trên trần nhà đăng lục tục lụi tắt, màn ảnh lớn sáng lên, tùy theo xuất hiện là Universal ảnh nghiệp phiến đầu, sau đó là phiến đầu phụ đề, kịch tổ diễn chức nhân viên trung, trước hết lóe qua Stephen - Sommers danh tự, mặt sau là nam nữ nhân vật chính Brendan - Fraser cùng Rachel - Weisz, lại hướng phía sau là tiểu diễn viên Freddie - Bush, John - Hannah, Oded Fehr cùng Arnold - Vosloo, Matthew - Horner tên này tại thứ tám xuất hiện !

So với Girl, Interrupted trung tương du chúng, cùng với Gladiator trung danh tự chỉ có thể xuất hiện ở phiến vĩ, này đối Matthew đến nói, tuyệt đối là cự đại tiến bộ.

Phiến đầu phụ đề cũng không phải là đơn giản bày ra danh tự đơn giản như vậy, danh tự xuất hiện trước sau vị trí, cùng với tự thể lớn nhỏ đợi đã (vân vân), đều cùng diễn viên cùng già vị cùng ở trong điện ảnh trọng yếu trình độ cùng một nhịp thở.

Matthew rất rõ ràng, theo danh tự tại phiến đầu phụ đề trung xuất hiện, hắn đã hoàn thành từ nhân vật diễn viên đến phổ thông diễn viên lột xác.

Bước tiếp theo mục tiêu, chính là tiểu minh tinh .

Nhưng phổ thông diễn viên đến ngôi sao một bước này cự ly tương đối lớn, Hollywood tuyệt đại bộ phận thường xuyên ở trong điện ảnh lộ diện, một năm có thể lấy đến mấy nhân vật, tại người xem trung thậm chí có thể làm quen diễn viên, đến cuối đời đều không thể vượt qua một bước này.

Này cần năng lực, càng cần thích hợp kỳ ngộ.

Hắn kỳ ngộ ở nơi nào? Matthew không có bất cứ đầu mối, có thể làm chỉ là tận khả năng cực cao tự thân ngạnh thực lực, để kỳ ngộ đến khi có thể bắt lấy.

Hollywood cạnh tranh vô cùng kịch liệt, đại bộ phận thời điểm, cũng không phải cơ hội xuất hiện ở ngươi trước mặt, nó liền thuộc về ngươi, này cần nhân có tương đối ứng bắt lấy cơ hội năng lực.

Điện ảnh tiến vào phim chính chiếu phim, Matthew là thứ nhất chính thức lộ diện chủ yếu diễn viên.

Hắn phía trước hỏi thăm qua, Vua Bọ Cạp xuất trướng vai diễn liền tập trung tại phim một đầu cùng một đuôi.

Trước công nguyên 3067 năm, Vua Bọ Cạp suất lĩnh đại quân ý đồ chinh phục thế giới, nhưng hắn dã tâm tại dài đến bảy năm chiến dịch trung lọt vào đánh bại, hắn tàn binh bại bộ tiến vào Ahm Shere sa mạc, nghiêm khắc hoàn cảnh khiến cho từng dũng mãnh các chiến sĩ liên tiếp ngã lăn, tần lâm tử vong Vua Bọ Cạp hướng Tử Thần Anubis dâng ra linh hồn, lấy cầu đánh bại hắn địch nhân.

Sau đó, Vua Bọ Cạp cùng đến từ Địa Ngục Tử Thần quân đoàn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, đại lấy được toàn thắng Tử Thần quân đoàn cũng một lần nữa ngủ say địa hạ.

Matthew cũng thấy được chính mình cho đến bây giờ ở trong điện ảnh dài nhất một lần xuất cảnh, mở màn ước chừng vượt qua bốn phút thời gian, toàn bộ nội dung đều là tại vây quanh hắn nhân vật mà tiến hành, hắn là hình ảnh trong duy nhất nhân vật chính, hơn nữa không ngừng có đặc tả hình ảnh xuất hiện.

Nhân vật này tồn tại mục đích , trừ bối cảnh giới thiệu, chính là khoe khoang dáng người cùng thân thủ, hắn dáng người tại màn ảnh trông được đi lên tương đương cường hãn, một đoạn ở trên chiến trường mặt đánh hí trải qua cắt nối biên tập sau, cũng phi thường xuất sắc.

Cuối cùng tại trên sa mạc nuốt mất hạt tử, càng là vẽ rồng điểm mắt, sẽ khiến nhân lưu lại khắc sâu ký ức.

Đương nhiên, này mấy đều là Matthew nhìn phim khi ý tưởng.

Mặt khác người xem đối xử thế nào hắn nhân vật cùng biểu diễn, bây giờ còn không thể nào biết được.

Nói tóm lại, đây chính là một bộ đủ tư cách phim giải trí, có lẽ là vì hắn biểu diễn Vua Bọ Cạp tiết kiệm bộ phận phí dụng quan hệ, đặc hiệu thoạt nhìn coi như không sai, Imhotep, Vua Bọ Cạp cùng với tử trung tùy tùng sinh mãnh hình ảnh phi thường sinh động.

Vua Bọ Cạp tại 5000 năm trước Thebes thành nhân thú đại chiến, London đầu đường xác ướp đại truy đuổi, Imhotep dùng ma pháp đem nước sông thổi lên đuổi giết nhiệt khí cầu, còn có cuối cùng Vua Bọ Cạp Anubis quân đoàn cùng Ai Cập kỵ binh quyết đấu đại trường hợp, lấy thời đại này đặc hiệu tiêu chuẩn đến nói, đã làm đến đứng đầu.

Bất quá dừng ở Matthew trong mắt, bao nhiêu vẫn là có điểm năm mao đặc hiệu hiềm nghi, chung quy hắn kinh lịch qua gần như điên cuồng điện ảnh đặc hiệu oanh tạc thời đại.

So với đặc hiệu, phim kịch tình chỉ có thể nói như vậy, Rachel - Weisz từng nói qua, kịch tình vốn là không phải Stephen - Sommers am hiểu phương diện.

Loại này điển hình thương nghiệp giải trí điện ảnh, kịch tình hướng đến không phải chủ yếu bán điểm.

Phim trung gian cơ bản không có Matthew vai diễn, đến cuối cùng kết cục đại chiến, Vua Bọ Cạp mới lại một lần nữa xuất trướng, bất quá lần này cùng phiến đầu nhân loại hình tượng bất đồng, biến thành người đầu hạt tử thân ma bò cạp đại đế, thoạt nhìn tương đương khốc.

Chỉ là ma bò cạp đại đế ngoại hình uy mãnh, sức chiến đấu không có biểu hiện ra bao nhiêu cường hãn, rất nhanh trở thành phụ trợ nam chính vật hi sinh.

Thương nghiệp giải trí điện ảnh, cuối cùng khẳng định là đại đoàn viên cả nhà hoan kết cục, người xấu toàn bộ chết mất, người tốt tại chỉ mành treo chuông lúc thoát ly hiểm cảnh......

Dù cho dùng Matthew này không thế nào chuyên nghiệp ánh mắt nhìn,[ xác ướp trở về ] cũng là một bộ tại tiêu chuẩn tuyến trên đây, hơn nữa nên xuất sắc địa phương tương đương xuất sắc công nghiệp lưu thủy tuyến đại chế tác.

Trên trần nhà ngọn đèn sáng khởi, màn ảnh hình ảnh quy về hắc ám, phòng chiếu phim trung vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, kịch tổ tất cả mọi người đứng lên vỗ tay.

Matthew cũng đứng lên, quay đầu liếc về phía sau một cái, phổ thông thính phòng vị quá xa không thấy được, mặt sau mấy hàng ghế khách quý vị phía trên nhân, cũng đứng lên vỗ tay.

Loại này vỗ tay càng nhiều là xuất phát từ lễ phép, không hẳn là phim có bao nhiêu xuất sắc.

Matthew lại tại dùng lực vỗ tay, này vừa là vi nhìn có thể để người sung sướng sung sướng phim, cũng là vì chính hắn.

Này bộ phim trong, hắn xuất trướng thời gian có hơn mười phút, riêng là cận cảnh đặc tả màn ảnh cũng có hơn mười , Stephen - Sommers hoàn toàn buông xuống từng thành kiến, cho hắn đủ nhiều lộ mặt cơ hội.

Chỉ mong có thể ở người xem trung lưu lại tương đối khắc sâu ấn tượng, hi vọng truyền thông cũng có thể nhiều chú ý một điểm.

Này mấy là Matthew hiện tại chờ đợi, nhân vật này đã là hắn biểu diễn qua sở hữu nhân vật trung, phân lượng nặng nhất một người , lấy hắn suy đoán, Ridley - Scott cùng Jerry - Bruckheimer không có khả năng tại Black Hawk Down thành phiến trung, cho hắn nhiều như vậy lộ mặt cơ hội.

Matthew đột nhiên trong lòng thấp thỏm lên, loại sự tình này căn bản không ở trong khống chế.

Một tiểu diễn viên thậm chí là phổ thông ngôi sao, tại đạo diễn cùng người sản xuất trước mặt, căn bản không có quyền phát ngôn.

Tiếng vỗ tay tan hết, phòng chiếu phim dần dần an tĩnh lại, mặt sau phổ thông thính phòng lục tục có người đi ra, phía trước tạm thời không người rời đi, đại bộ phận người đều đi đến kịch tổ bên này, thông lệ tỏ vẻ chúc mừng.

Đây cũng là Hollywood thức điện ảnh lần đầu lễ bất thành văn lệ thường.

Bất quá, khách quý chúc mừng phần lớn là Sean - Daniel, Stephen - Sommers cùng nam nữ nhân vật chính mấy người, Matthew cơ bản bị vây ở không người để ý tới trạng huống.

“Hải, Matthew !”

Paul - Walker lúc này đi tới cùng Matthew nắm tay, nói,“Làm được không sai a ! Vua Bọ Cạp nhân vật này, ấn tượng khắc sâu !”

Hắn lại bỏ thêm một câu,“Nguyên lai ngươi thoát quần áo dáng người như vậy hảo.”

Matthew nở nụ cười, vỗ vỗ hắn cánh tay,“Cám ơn !”

“Theo ta khách khí cái gì.” Paul - Walker thấu lại đây, thấp giọng nói,“Nghe nói ngươi lại cùng Vin Diesel nổi xung đột ?”

Matthew có chút bất đắc dĩ nói,“Là hắn chủ động tìm tới đến, ta trốn đều không kịp.”

Có thể cảm giác được đến, Vin Diesel đối với hắn oán niệm càng ngày càng thâm, cố tình lấy hắn hiện tại năng lực địa vị, lấy Vin Diesel cũng không có cái gì biện pháp, tổng không thể làm chết hắn hủy thi diệt tích đi?

Cùng Paul - Walker hàn huyên một hồi, Matthew liền tại kịch tổ tin tức quan nhắc nhở dưới, cùng đại bộ đội lái vào tin tức thính, không nghĩ tới là, truyền thông phóng viên tại xem xong điện ảnh sau, thế nhưng đối với hắn tương đương chú ý.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 138: Vai Chính Cùng Vai Phụ

“Fraser tiên sinh, này bộ phim trung, ngươi rõ ràng so đệ nhất bộ béo .”

Tin tức đại sảnh trong, có phóng viên rất sắc nhọn hướng Brendan - Fraser hỏi,“Ngươi hay không là không có vi phim chuyên môn làm chuẩn bị?”

Brendan - Fraser khẽ nhíu mày, bất quá loại trình độ này vấn đề còn không làm khó được hắn, thần thái thoải mái nói,“Này một bộ so thượng một bộ qua tám năm, O'Connell đã từ tráng niên đi vào trung niên, trung niên nam nhân hơi chút có điểm mập ra không phải rất bình thường sao?”

Trả lời xong tất, Brendan - Fraser chờ phóng viên tiếp tục hỏi.

Không nghĩ tới là, kế tiếp đứng lên phóng viên vừa không có hỏi hắn này nam chính, cũng không có đi hỏi Rachel - Weisz này nữ chính, ngược lại lựa chọn hướng ngồi ở hàng ngang rìa ngoài cùng vị trí Matthew - Horner hỏi.

“Ngươi hảo, Horner tiên sinh, ta là đến từ [ Entertainment Weekly ] phóng viên.”

[ Entertainment Weekly ] là Bắc Mĩ vương bài giải trí tạp chí, do Time Warner xuất bản, tập trung ở ảnh thị giải trí lĩnh vực,“Ngươi tại phim bên trong dáng người thật tốt, một đoạn động tác hí cũng để người ấn tượng khắc sâu, xin hỏi ngươi hay không là vì thế làm đại lượng chuẩn bị?”

Đã có công tác nhân viên đem microphone phóng tới Matthew trước mặt, Matthew ngồi thẳng thân thể, cao giọng hồi đáp,“Vì nhân vật này, ta tiếp nhận đại lượng chuyên nghiệp huấn luyện, từ vi thử vai làm chuẩn bị bắt đầu, liền tại tiến hành kiện thân, hậu kỳ còn tiến hành kỳ hạn hai tháng quyền kích cùng gần người vật lộn huấn luyện.”

Hắn nhìn phía dưới phóng viên,“Nhưng này hết thảy đều là đáng giá , ta vi có thể biểu diễn như vậy một nhân vật mà tự hào.”

Tựa hồ Vua Bọ Cạp nhân vật này thật sự rất hấp dẫn truyền thông phóng viên chú ý, lại có phóng viên đứng lên hỏi,“Chúng ta đều thấy được, kia đoạn động tác hí rất phấn khích, có sử dụng thế thân sao?”

Matthew ăn ngay nói thật,“Không có, toàn bộ là ta tự mình hoàn thành , ta vừa nói qua, ta tiếp nhận đại lượng chuyên nghiệp hóa huấn luyện.”

Mặt sau lại có mấy cái phóng viên hỏi, hắn nhận đến chú ý tuyệt không so nam nữ nhân vật chính thiếu.

Phóng viên đều là chút khứu giác đặc biệt linh mẫn gia hỏa, lập tức chú ý tới điểm này, bọn họ sợ thiên hạ không loạn, một nữ phóng viên đứng lên hỏi,“Matthew - Horner, ngươi trả giá như thế cự đại cố gắng, mới biểu diễn một tiểu vai phụ. Brendan - Fraser giương mập ra dáng người, lại có thể biểu diễn nam chính, ngươi cảm giác công bình sao?”

Này vấn đề vừa xuất hiện, toàn trường yên tĩnh vô thanh, Matthew không có lập tức mở miệng, cùng truyền thông phóng viên giao tiếp số lần dần nhiều, hắn cũng có một ít kinh nghiệm, biết gặp một phi thường xảo quyệt vấn đề.

Nói không công bình mà nói, Brendan - Fraser chỉ sợ sẽ rất có ý kiến; Nói công bình mà nói, kia cũng là thừa nhận Brendan - Fraser thân thể mập ra, không bằng chính mình .

Brendan - Fraser người này nhìn như tùy tiện, hào phóng sảng khoái, phía trước hắn cũng là như vậy cho rằng , nhưng thông qua đi thảm đỏ khi quan sát, đây chỉ là biểu tượng mà thôi.

Hollywood ngôi sao có hai gương mặt rất bình thường bất quá , đừng nói là Brendan - Fraser như vậy thành danh ngôi sao, ngay cả hắn như vậy tiểu diễn viên còn không phải như thế sao?

Matthew rất rõ ràng, nếu chính mình trả lời không tốt, cùng Brendan - Fraser quan hệ khả năng sẽ chuyển tiếp đột ngột.

Không trả lời cũng không được, này mấy truyền thông phóng viên nói không chừng liền sẽ lấy cam chịu linh tinh mà nói, thẳng chỉ kịch tổ bên trong có mâu thuẫn linh tinh Vân Vân.

Rachel - Weisz quay đầu nhìn Matthew, Matthew nhân vật ở trong phim thoạt nhìn so trường quay quay chụp khi còn muốn hấp dẫn nhân, nhiều như vậy phóng viên đem vấn đề tập trung tại hắn trên người, ngược lại là tuyệt không kỳ quái.

Nàng chỉ là hảo kỳ Matthew như thế nào trả lời, không có mặt khác ý tưởng, Matthew là nam diễn viên, không giành đi nữ chính nổi bật, cũng sẽ không có nhân lấy nữ chính cùng hắn so sánh.

Chỉ là Brendan - Fraser có điểm xấu hổ......

Rachel - Weisz khóe mắt dư quang từ Brendan - Fraser trên mặt phiết qua, hai người hợp tác qua hai bộ phim , coi như là quen thuộc, nàng có thể nhìn ra đến, phóng viên cầm hắn cùng Matthew so, Brendan - Fraser có chút mất hứng.

Tin tức quan cũng tại xem Matthew, loại này làm khó dễ vấn đề, nếu diễn viên không tốt trả lời, hắn khẳng định muốn nghĩ biện pháp giải quyết.

Sean - Daniel cùng Stephen - Sommers đồng dạng nhìn Matthew bên kia liếc nhìn, này diễn viên cho bọn họ ấn tượng phi thường tốt, cố gắng, tiến tới, khiêm tốn, thông minh, EQ cũng rất cao, quay chụp khi công tác hoàn thành tương đương xuất sắc, căn bản không cần kịch tổ bận tâm.

Vấn đề này hẳn là không làm khó được hắn.

Brendan - Fraser trên mặt biến hóa không lớn, ánh mắt lại liên tiếp hướng Matthew bên kia ngắm, chỉ cảm thấy này mấy phóng viên điên rồi, một tiểu vai phụ dựa vào cái gì cùng hắn này nam chính so?

Đối mặt này xảo quyệt vấn đề, Matthew chỉ là tạm dừng vài giây, liền mở miệng nói,“Brendan là một phi thường rất giỏi diễn viên, có thể cùng hắn cộng sự là ta như vậy tân nhân diễn viên may mắn.”

Hắn câu đầu tiên liền tuyên bố chính mình cùng Brendan - Fraser chênh lệch, tiếp còn nói thêm,“Tại trong kịch tổ, Brendan tựa như đại ca như vậy chiếu cố ta.”

Brendan - Fraser thích cái loại này đương lão đại cảm giác, kia liền công khai thừa nhận hắn là lão đại.

Matthew không tưởng bởi vì truyền thông mà cùng người sinh ra mâu thuẫn, tiếp tục nói,“Hắn là ta học tập điển phạm, cũng là cố gắng mục tiêu.”

Lời này vừa ra, kịch tổ phương diện người đều nhẹ nhàng thở ra.

Cự ly Matthew gần nhất Rachel - Weisz ở dưới bàn mặt lặng lẽ hướng Matthew dựng thẳng lên một căn ngón cái; Sean - Daniel cùng Stephen - Sommers liếc nhau, đều cảm giác tại Vua Bọ Cạp nhân vật này thượng tuyển nhân lại thích hợp bất quá , Stephen - Sommers thậm chí bắt đầu suy xét chính mình một kế hoạch khác .

Brendan - Fraser khẽ gật đầu, cái loại này thích sung lão đại lòng tự trọng, chiếm được thỏa mãn.

Duy nhất thất vọng chính là hỏi phóng viên, hắn không nghĩ tới này tiểu diễn viên thế nhưng như thế thông minh cùng cơ trí, một điểm cũng không có nhận đến châm ngòi.

Tin tức tuyên bố hội chấm dứt, Matthew đi theo kịch tổ một đám nhân viên mặt sau, đi vào tin tức thính mặt sau phòng nghỉ.

“Nói không sai.” Sean - Daniel không chút nào che giấu chính mình thưởng thức,“Matthew, ngươi có siêu thoát tuổi thành thục.”

Matthew chú ý tới Brendan - Fraser đang nhìn bên này, cười nói,“Ta liền lời thật lời thật nha, Brendan xác thật cho ta rất nhiều giúp.”

Sean - Daniel cũng thấy được Brendan - Fraser tại chú ý bên này, nháy mắt cảm giác Matthew người này EQ thật sự rất cao.

Hollywood rất nhiều tuổi trẻ diễn viên, thoáng làm ra nửa điểm thành tích, liền cảm giác chính mình phi thường rất giỏi, ai đều không để vào mắt, đừng nói đồng kịch tổ đồng sự , nếu phía dưới kia ngoạn ý đủ trưởng, đều dám cuồng ngạo nhật thiên nhật địa nhật không khí......

So với những người này, này Matthew - Horner thật sự rất để người thích.

Đạo diễn Stephen - Sommers cũng đối Matthew gật gật đầu.

Tin tức quan càng là thẳng thắn,“Ta vừa còn lo lắng đâu, ngươi một hồi đáp hoàn, ta an tâm, khiến ta trước đó định ra đáp án, cũng nói với ngươi không sai biệt lắm.”

Matthew chỉ là cười, ôn hòa khiêm tốn cười.

Nhìn thấy rất nhiều người đều tại vây quanh Matthew nói chuyện, Brendan - Fraser trong lòng có điểm không phải tư vị, chung quy hắn mới là kịch tổ nam chính.

“Truyền thông đều thích truy đuổi tân nhân, truy đuổi mới mẻ gương mặt.” Rachel - Weisz không biết lúc nào đi đến hắn bên cạnh, thấp giọng nói,“Qua một đoạn thời gian cũng liền phiền chán , vô luận bọn họ nói cái gì làm cái gì, cũng thay đổi không được ngươi là nam chính sự thực.”

Brendan - Fraser vẫn là kia phó đĩnh đạc rất hào sảng bộ dáng, cười đối Rachel - Weisz nói,“Ngươi suy nghĩ nhiều, ta cảm giác Matthew rất không sai.”

Lời này ý vị không rõ, Rachel - Weisz chỉ có thể âm thầm lắc đầu, lại cũng không lại nói cái gì,[ xác ướp trở về ] dĩ nhiên phát hành, này kịch tổ sẽ không tồn tại rất lâu .

Tin tức tuyên bố hội sau,[ xác ướp trở về ] lần đầu xem như kết thúc, Matthew lấy di động ra nhìn thoáng qua, không có điện thoại hoặc là tin nhắn nhắn lại, chuẩn bị rời đi rạp El Capitan về nhà, thời gian đã không sớm .

“Matthew !” Tin tức quan lại đây nhắc nhở nói,“Nhớ rõ thứ hai tuần sau Las Vegas hoạt động, không cần đến muộn.”

“Ta nhớ rõ.” Matthew chỉ chỉ trán,“Nhất định đúng giờ đến.”

Phim vừa cử hành hạo đại lần đầu thức, theo sau sẽ ở Bắc Mĩ đại quy mô phát hành, từ cuối tuần ngay từ đầu, bao gồm hắn, Rachel - Weisz cùng Brendan - Fraser đám người, đều sẽ cùng nhau tại toàn mĩ các thành phố lớn triển chuyển, vi [ xác ướp trở về ] tạo thế.

Matthew hướng về rạp El Capitan cửa hông đi, phát hiện Brendan - Fraser liền ở phía trước, nhanh hơn cước bộ đi qua.

“Hải, Brendan.” Hắn vẫn là lần đầu phía trước kia phó bộ dáng,“Có thời gian cùng đi uống một chén.”

Brendan - Fraser thả chậm cước bộ,“Coi như hết, về sau lại nói.”

Hai người cùng nhau đi ra rạp hát, hai chiếc màu đen ô tô một trước một sau dừng ở ven đường, còn không đợi bọn họ đến gần, một số lớn phóng viên liền xông tới.

Này mấy phóng viên bắt đầu thượng vàng hạ cám hỏi, Matthew hai người tách ra hướng đi phần mình ô tô, không biết vì sao, vây quanh ở hắn bên cạnh phóng viên, so Brendan - Fraser nhiều chừng gấp đôi, hơn nữa đều là có điểm nhìn quen mắt gương mặt, hình như là tham dự qua tin tức tuyên bố hội phóng viên.

“Matthew - Horner, ngươi tại trên tin tức tuyên bố hội nói được đều là thật sao? Chúng ta từ kịch tổ được đến tin tức, ngươi mỗi ngày đúng giờ trình diện, Brendan - Fraser thích đến muộn, có phải như vậy hay không?”

Này mấy chủ công bát quái phóng viên, tựa hồ không đào đến kịch tổ mãnh liêu thề không bỏ qua.

Matthew cũng đoán được vì sao vây đổ hắn phóng viên càng nhiều, so với Brendan - Fraser như vậy lão diễn viên, hắn như vậy tân nhân càng dễ đối phó.

Nhưng hắn một câu cũng không nói, chỉ là nhất điểm nhất điểm hướng ô tô bên kia xê.

“Matthew ! Matthew !”

Một phóng viên la lớn,“Ngươi không cảm thấy Brendan - Fraser cái kia mập mạp, tại phim bên trong biểu diễn rất không xong rất hoạt kê sao? Ta xem hoàn chỉnh bộ phim, hắn này nam chính chưa cho ta lưu lại bất cứ ấn tượng, ngược lại là ngươi biểu diễn Vua Bọ Cạp, phi thường xuất sắc, ngươi thấy thế nào điểm này.”

Matthew căn bản không thèm nhìn, lao ra phóng viên vây quanh, chui vào ô tô bên trong.

Bên kia, Brendan - Fraser rõ ràng nghe được vấn đề này, lập tức chau mày.

Lần đầu kết thúc,[ xác ướp trở về ] bắt đầu tại Bắc Mĩ phạm vi lớn phát hành, nhưng là danh tiếng không có trong dự đoán hảo.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 139: Suy Xét Mới

[ xác ướp trở về ] lấy 3400 nhiều gia rạp chiếu phim siêu đại quy mô đăng lục Bắc Mĩ thị trường, có [ xác ướp ] đặt cơ sở, thêm niên đại này đại đầu tư đại chế tác cùng siêu đại quy mô tuyên phát hiệu ứng gia thành, công chiếu đệ nhất thiên cũng chính là tuần này thứ sáu, từ Bắc Mĩ cuốn đi 2338 vạn dollar, đây cũng là tiến vào 2001 năm đến nay, Bắc Mĩ điện ảnh thị trường tối cao đan ngày box office thành tích.

Đến thứ bảy,[ xác ướp trở về ] đan ngày box office lại trướng 15%, từ 3401 gia rạp chiếu phim trong, lấy đến 2691 vạn dollar.

Vỏn vẹn hai ngày thời gian, phim Bắc Mĩ box office liền vượt qua năm ngàn vạn dollar, hoàn toàn có thể nói trên thương nghiệp đại lấy được toàn thắng.

Nhưng phim danh tiếng phi thường phổ thông,imdb hai ngày cho điểm chỉ có 6.5 phân, lạn cà chua tắc toàn diện luân hãm, mới mẻ độ chỉ có 47%, chia đều chấm điểm 5.2 phân, so với [ xác ướp ], danh tiếng trượt tương đương rõ ràng.

“Này bộ tục tác không ngừng gia tăng chê cười, biểu hiện con số kỹ năng đặc biệt, lại đem trọng yếu nhất kịch tình quên .”

Chuyên nghiệp bình luận điện ảnh người đều rất không thích này bộ phim.

“Phim căn bản không có đạt tới [ xác ướp ] độ cao, cố sự logic phương diện tồn tại thiếu sót thật lớn, kia nhân vật chính Brendan - Fraser biểu hiện vụng về, có vẻ phi thường bình thường.”

“[ xác ướp trở về ] sai lầm chính là từ bỏ nhân vật khắc hoa, đặc biệt là Brendan nhân vật chỉ dừng lại tại mặt ngoài, liền đem tình tiết làm như kỹ năng đặc biệt hiệu quả cùng động tác trường hợp dây phơi đồ, nếu không phải ỷ lại 1999 năm [ xác ướp ], này tục tập căn bản chưa nói tới có tình tiết.”

[ Chicago The Sun ] thượng, Roger - Albert chuyên mục bình luận điện ảnh có thể nói nhất châm kiến huyết.

metacritic trang web bên trên, thu thập đến ba mươi mốt gia chuyên nghiệp truyền thông cho điểm,[ xác ướp trở về ] chia đều được điểm chỉ có 48 phân.

Này gia trang web là chuyên môn thu thập đối với điện ảnh, TV tiết mục, âm nhạc album, trò chơi bình luận trang web, trang web sẽ chỉnh hợp từng cái đánh giá điểm lại làm ra một đánh giá chung phân làm này hạng mục cho điểm, tại hạng mục nhiều hạng bình luận ngắn trung, từ tốt nhất điểm đến xấu nhất điểm do dưới sắp hàng, tốt nhất đánh giá điểm là màu xanh đến thấp nhất đánh giá điểm màu vàng, màu đỏ sắp hàng, cũng bởi vậy,metacritic cho điểm thường thường bị rất nhiều công ty lấy đến làm tham khảo.

Đương nhiên, khen ngợi vẫn phải có.

“Đối với đại đa số người xem đến nói, bộ phim này vẫn là một bộ hoàn toàn mới tràn ngập thần kỳ sắc thái phim. Trong phim kích thích mạo hiểm lịch trình, khí thế bàng bạc chiến đấu trường hợp, xuất sắc máy tính kỹ năng đặc biệt chế tác, cường liệt thị giác trùng kích lực, đem khiến người xem khiếp sợ không thôi.”

Loại này bình luận điện ảnh càng như là Universal ảnh nghiệp chuyên môn đánh ra tuyên truyền quảng cáo, dùng ngắn gọn nhất ngôn ngữ giải thích phim lớn nhất bán điểm.

Mặc kệ truyền thông cùng bình luận điện ảnh nhân đánh giá như thế nào,[ xác ướp trở về ] Bắc Mĩ tuần đầu box office đại bạo đã là không thể sửa đổi sự thực .

Nhưng phản đối danh tiếng, kế tiếp đem ảnh hưởng [ xác ướp trở về ] box office xu thế, cũng là không thể tránh cho .

“Những người đó cũng quá thích từ trong trứng gà chọn xương cốt .”

Thiên Sứ trù tính công ty Helen - Hermann trong văn phòng, Matthew ngồi ở nhất trương ghế xoay bên trên qua lại chuyển động, đối Helen - Hermann nói,“Đây chính là một bộ thương nghiệp phim giải trí, mọi người xem qua vui vui vẻ vẻ cười một cái chẳng phải chính là đủ sao? Nhất định muốn chú ý này chú ý kia......”

Helen - Hermann lúc này không vội, mở ra Matthew đưa trà xanh, vọt hai ly, đem một ly đặt ở Matthew trước mặt trên bàn, nói,“Từ trong trứng gà chọn xương cốt? Lời này dùng đến hình dung bình luận điện ảnh nhân xác thật rất chuẩn xác, đây chính là bọn họ công tác cùng tồn tại ý nghĩa.”

Nàng rất chăm chú đối Matthew nói,“Đừng không xem trọng bình luận điện ảnh nhân, tương lai chờ ngươi muốn cầm giải thưởng thời điểm, bọn họ phê bình sẽ khiến ngươi không có gì khác.”

Matthew gật gật đầu, có thể ở trên báo chí hỗn đến chuyên mục, khẳng định không phải nhân vật bình thường, lão mĩ bên này càng chú ý thương nghiệp ích lợi, lấy hắn tại Hollywood hiểu biết phỏng đoán mà nói, nếu kia vài chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân không có giá trị, báo chí sẽ cho chuyên mục?

“Ta chính là cảm giác, đối [ xác ướp trở về ] như vậy giải trí điện ảnh, không tất yếu yêu cầu như vậy khắc nghiệt.” Matthew nâng chung trà lên, uống một ngụm, nói,“Chẳng lẽ phim khó coi? Đều cấp đánh như vậy thấp phân.”

Helen - Hermann buông xuống chén trà, nói,“[ xác ướp trở về ] xác thật là hảo xem phim, nhưng hảo xem cũng không đại biểu hảo.” Nàng chủ động kết thúc đề tài này, nói,“Ta được đến tin tức, Universal ảnh nghiệp cao tầng thuê chuyên nghiệp điều tra công ty, tại toàn mĩ các thành phố lớn nhiệt điểm rạp chiếu phim bên trong, đang tại nhằm vào hiện trường người xem làm điều tra.”

Matthew nghi hoặc khó hiểu,“Điều tra này làm cái gì?”

“Ta cũng không phải rất rõ ràng.” Helen - Hermann lắc lắc đầu,“Phỏng chừng Universal ảnh nghiệp có cái gì động tác đi.”

Nàng hỏi Matthew,“Ngươi tại kịch tổ không có nghe đến tương quan tin tức?”

“Không có.” Matthew xòe tay,“Ta vẫn không tham gia tiền kỳ tuyên truyền, không biết bọn họ muốn làm cái gì.”

Ngay cả Helen - Hermann đều không biết, lại càng không cần nói hắn này tiểu diễn viên .

“Không nói này mấy .” Helen - Hermann ngồi trở lại bàn công tác mặt sau, mở ra notebook, nói,“Của ngươi nhân vật phản ứng rất không sai, rất nhiều truyền thông cùng fan điện ảnh, đều cho rằng Vua Bọ Cạp là phim một trong những điểm sáng.”

Nói lên này mấy, Matthew tâm tình tương đương không sai,“Này hay không là gọi trả giá liền có hồi báo.”

Helen - Hermann lại nói,“Này trong giới, trả giá không nhất định có hồi báo.”

Matthew nhún nhún vai, đứng lên chuẩn bị cáo từ,“Ngươi bao giờ cũng là đả kích ta hảo tâm tình, ta còn là về nhà một mình uống một chén chúc mừng đi.”

“Ân.” Helen - Hermann cũng không giữ lại,“Gần nhất hai ngày đừng đến quấy rầy ta, ta tại lên kế hoạch như thế nào lợi dụng Vua Bọ Cạp mang đến phản ứng, vì ngươi chế tạo càng lớn thanh thế.”

Về nhà trên đường, Matthew mua một đống mới nhất giải trí loại báo chí, trở lại Burbank phía bắc phòng ốc, lập tức tìm kiếm cùng chính mình có liên quan tin tức.

Cùng Band of Brothers trung có thân phận đả tương du bất đồng, hắn tại [ xác ướp trở về ] trung đóng vai là chung cực nhân vật phản diện, rất nhiều báo chí tại đưa tin [ xác ướp trở về ] khi đều nhắc tới Vua Bọ Cạp.

Tỷ như [ Entertainment Weekly ] liền cho [ xác ướp trở về ] một thiên chuyên mục đưa tin, bên trong có một câu, khiến Matthew lặp lại nhìn hơn mười biến -- tại đây bộ bình thường phim bên trong, lớn nhất lượng điểm thuộc về Matthew - Horner đóng vai Vua Bọ Cạp, này tà khí cùng khí phách cùng tồn tại nhân vật, xuất trướng kinh diễm, để người xem qua khó quên.

Universal ảnh thành, lệ thuộc vào Universal ảnh nghiệp làm công khu bên trong, mười mấy người đang tụ tập tại một gian phòng họp trung thảo luận.

“Chúng ta hẳn là giống hai năm trước như vậy, tiếp tục đẩy ra [ xác ướp ] hệ liệt tục tập.”

Universal ảnh nghiệp chế tác bộ phó tổng giám Jett - Breton nói,“Mà không phải chuyển dời mục tiêu cùng phương hướng.”

Hắn bên cạnh mấy người đều tại gật đầu, trong đó một người phụ họa nói,“Từ tình huống hiện tại xem,[ xác ướp trở về ] Bắc Mĩ box office đại bạo, cuối cùng Bắc Mĩ box office khả năng sẽ vượt qua 2 ức dollar, chúng ta không lý do không chế tác tục tập.”

Chủ trì hội nghị người là chế tác bộ môn tổng giám Philip - Crestone, hắn ngược lại nhìn về phía hội nghị bàn một mặt khác Sean - Daniel, nói,“Sean, ngươi là này hệ liệt chế tác nhân, của ngươi ý kiến đâu?”

“Ta cho rằng chế tác tục tập muốn cẩn thận !” Sean - Daniel sắc mặt nghiêm túc, đang ngồi không ai so với hắn càng lý giải này hệ liệt,“Ta cần thừa nhận một điểm,[ xác ướp trở về ] danh tiếng cũng không tốt, thậm chí có thể nói có chút kém, phim box office sở dĩ cũng không tệ lắm, chủ yếu vẫn là đệ nhất bộ đánh xuống cơ sở hảo,[ xác ướp trở về ] cao box office, tiêu hao là [ xác ướp ] rạp chiếu phim chiếu phim cùng băng ghi hình thị trường dùng hai năm thời gian tích cóp đến nhân khí cùng duy trì.”

Hắn nhìn về phía đối diện mấy người, nói,“[ xác ướp trở về ] vô cùng có khả năng tiêu hao mất đại bộ phận fan điện ảnh tích lũy nhiệt tình, nếu chúng ta tiếp đẩy ra đệ tam bộ, sẽ đem phản đối danh tiếng ảnh hưởng khuếch tán đến lớn nhất.”

Hắn cùng Stephen - Sommers từ bắt đầu liền không suy xét qua quay chụp [ xác ướp trở về ] tục tập, hai người cũng không biết kế tiếp nên như thế nào phát triển, cường hành đi chụp mà nói, thất bại phiêu lưu sẽ đại tăng.

Tuy rằng hai người phía trước có bất đồng, nhưng tại ích lợi du quan sự tình bên trên, vẫn là nhất trí

Jett - Breton có chút không cam lòng,“Chúng ta liền buông tay này hệ liệt? Như vậy cao box office điện ảnh, không chế tác tục tập thật là rất đáng tiếc .”

“Không phải buông tay, mà là tạm thời phong tồn !” Sean - Daniel hiển nhiên có ý tưởng,“Chúng ta lợi dụng thời gian khiến phim tại đĩa phim cùng băng ghi hình thị trường tiếp tục lên men, hấp dẫn đến càng nhiều fan điện ảnh, sau đó đợi ba đến năm năm, phản đối danh tiếng ảnh hưởng biến nhỏ, mà thụ chúng quần thể chờ mong trị lại khôi phục thời điểm, lại đẩy ra tục tập, hiệu quả sẽ càng hảo.”

Nhìn thấy đối diện Jett - Breton lại chuẩn bị mở miệng, hắn giành trước nói,“Ta còn muốn mời chư vị chú ý một sự kiện, nam chính Brendan - Fraser vấn đề.”

Jett - Breton nghĩ đến Brendan - Fraser thu nhận kém bình, đem lời muốn nói nuốt trở vào.

Sean - Daniel tiếp tục nói,“Brendan - Fraser tự hạn chế tính chênh lệch, thân thể mập ra rõ ràng, tương lai hai năm khả năng sẽ càng rõ ràng, chúng ta chế tác là động tác mạo hiểm điện ảnh, không phải hài kịch, không có khả năng khiến một mập mạp đảm nhiệm nhân vật chính.[ xác ướp trở về ] kém bình, có một bộ phận do Brendan - Fraser mà đến, fan điện ảnh tựa hồ không thích hắn , hiện tại liền mở ra tục tập chế tác, chúng ta dùng vẫn là không cần hắn? Dùng hắn, đệ nhị bộ phim đại bán, hắn đệ tam bộ sẽ muốn bao nhiêu thù lao? Hai ngàn vạn dollar? Hắn giá trị cái kia thù lao sao? Phiêu lưu khả năng sẽ gia tăng gấp bội !”

“Này đích xác là vấn đề.” Tổng giám Philip - Crestone cũng tại báo chí thấy được đại lượng đối Brendan - Fraser phê bình,“Một người xem không thích diễn viên, khả năng sẽ liên lụy đến chỉnh bộ phim.”

“Cho nên, chúng ta không bằng tạm thời quan vọng.” Sean - Daniel đề nghị nói,“Nếu Brendan - Fraser chịu chủ động kiện thân, hậu tục tham diễn điện ảnh thành tích không sai, chúng ta lại khởi động [ xác ướp ] hệ liệt thời điểm, có thể cho hắn tiếp tục đảm nhiệm nam chính ! nếu qua vài năm so bây giờ còn kém, chúng ta liền buông tay hắn, O'Connell không phải có con trai sao? Chúng ta đem phim thời gian tuyến nhanh hơn, khiến O'Connell sau khi lớn lên nhi tử đảm nhiệm nam chính, như vậy cũng có thể thực hiện tục tác cùng tiền tác nối tiếp.”

“Ân.” Tổng giám Philip - Crestone nhẹ nhàng gật đầu,“Này xác thật là ổn thỏa nhất biện pháp.[ xác ướp ] hệ liệt hiện tại là của chúng ta trọng điểm lợi nhuận hạng mục, không thể khiến nó tùy tiện hủy đi.”

Jack - Breton nghĩ nghĩ, hỏi,“Liền như vậy đem hệ liệt phong tồn? Ban giám đốc bên kia chỉ sợ sẽ có ý kiến.”

Sean - Daniel nói tiếp nói,“Đây là ta muốn nói chuyện thứ hai, Stephen - Sommers đối với này hệ liệt có mới suy xét.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 140: Hạng Mục Chi Tranh

“Stephen - Sommers?” Philip - Crestone nhìn về phía Sean - Daniel,“Hắn có cái gì tính toán.”

Sean - Daniel nói thẳng,“Stephen - Sommers muốn chế tác một bộ về Vua Bọ Cạp diễn sinh điện ảnh, cùng loại với [ xác ướp ] hệ liệt tiền truyện, bất quá bối cảnh thời gian đặt ở cổ Ai Cập.” Hắn gặp trong phòng hội nghị một mảnh yên lặng, còn nói thêm,“Gần nhất vài ngày, truyền thông phản hồi các ngươi nhìn thấy không có, Vua Bọ Cạp nhân vật này dẫn phát không thiếu chú ý.”

“Đem một vai phụ thăng cấp thành nhân vật chính, phiêu lưu quá lớn !” Jett - Breton lập tức phản đối,“Cùng này như vậy, còn không bằng tiếp tục chế tác [ xác ướp ] hệ liệt tục tập.”

“Tục tập có thể chế tác.” Sean - Daniel kiên trì chính mình ý kiến,“Nhưng không phải hiện tại !”

Tiếp tục [ xác ướp ] hệ liệt phiêu lưu quá lớn, một khi xuất hiện sai lầm, phim box office liền sẽ ách hỏa, hắn thật vất vả thông qua hai bộ thành công phim thành lập lên đến uy vọng, sẽ bị suy yếu hơn phân nửa.

Jett - Breton lại hỏi,“Ngươi sẽ không muốn cho hiện tại biểu diễn Vua Bọ Cạp diễn viên trực tiếp thăng cấp đảm nhiệm nhân vật chính đi?”

“Hắn là rất không sai diễn viên.” Sean - Daniel không nói rõ, bất quá ý tứ đã rất minh xác ,“Đặc biệt là đối với phim hành động đến nói.”

“Không sai diễn viên?” Jett - Breton lắc đầu,“[ xác ướp trở về ] phát hành phía trước, ta ngay cả tên của hắn cũng không có nghe nói qua.”

Hắn đầy mặt nghiêm túc hỏi,“Sean, hắn so Brendan - Fraser càng có danh? Vẫn là box office kêu gọi lực càng cường?”

Loại này vấn đề đáp án hiện rõ ràng.

Sean - Daniel không đáp lại Jett - Breton, ngược lại nói,“Chư vị, ta tưởng nhắc nhở một chút, Hollywood là một đổi mới cực nhanh địa phương ! đối với điện ảnh này thị trường đến nói, Brendan - Fraser đang tại trở thành quá khứ thức, lần này hắn gặp đến ác bình không thể nghi ngờ chứng minh điểm này, hắn giống như là sắp lạc sơn Thái Dương ! mà đóng vai Vua Bọ Cạp Matthew - Horner bất đồng, ta cho rằng hắn là đang tại dâng lên hồng nhật......”

“Trên truyền thông bình luận điện ảnh nhân hòa chuyên nghiệp bình luận mà nói làm không được chuẩn......” Jett - Breton còn nói thêm,“Nói vậy các vị đều rất rõ ràng, bọn họ cự ly giải trí điện ảnh thụ chúng đều rất xa.”

Sean - Daniel còn tưởng mở miệng, lại bị Philip - Crestone ngăn lại , vị này chế tác bộ môn tổng giám hỏi hắn,“Stephen - Sommers kế hoạch đến nào một bước?”

“[ xác ướp trở về ] hậu kỳ chế tác hoàn thành, liền tại viết kịch bản .” Sean - Daniel nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Hắn ý tứ là đợi hoàn thành kịch bản sau, lại cùng kế hoạch thư cùng nhau đệ trình đến Universal ảnh nghiệp. Bất quá, Vua Bọ Cạp ra nhân đoán trước được hoan nghênh, chúng ta quyết định nhanh hơn này một quá trình.”

“Ta kiên trì của ta ý kiến !” Jett - Breton ý tưởng rất đơn giản,“Cùng này tại một tân nhân diễn viên trên người mạo hiểm, còn không bằng khiến Brendan - Fraser tiếp tục diễn viên chính [ xác ướp ] hệ liệt.”

“Công ty tài chính lưu cùng tài nguyên hữu hạn, không có khả năng đồng thời vận tác hai bộ tương tự phim, phiêu lưu tránh né cũng không cho phép chúng ta làm như vậy.” Philip - Crestone suy xét một hồi, nói,“Vẫn là khiến thị trường nói chuyện đi, ta sẽ liên hệ thị trường điều nghiên bộ, làm cho bọn họ thuê chuyên môn điều tra cơ cấu, nhằm vào cụm rạp người xem làm một điều tra.”

Này hai ngày phim thị trường phản ứng, cho Sean - Daniel tin tưởng, hắn nói,“Hảo.”

Nếu Philip - Crestone làm ra quyết định, người khác không có phản đối ý tứ, này một quyết định rất nhanh chấp hành đi xuống.

“Từ [ xác ướp trở về ] trung không khó phát hiện, Brendan - Fraser chỉ biết đùa giỡn soái, căn bản sẽ không diễn trò, chuyện này là hiện rõ ràng , phim nam diễn viên trong, hắn danh khí lớn nhất, vai diễn cũng nhiều nhất, lại khiến vai diễn cùng danh khí đều xa xa không bằng tân nhân diễn viên Matthew - Horner áp chế, Matthew - Horner đóng vai vai phụ Vua Bọ Cạp tại người xem trong phản ứng cường liệt......”

Nhìn thấy nơi này, Brendan - Fraser ném xuống trong tay báo chí, mạnh vỗ một chút bàn, trong lồng ngực tất cả đều là lửa giận, lại không biết nên như thế nào phát tiết.

Hắn lại cầm lấy một khác phân báo chí, mặt trên đồng dạng có [ xác ướp trở về ] bình luận đưa tin.

“Brendan - Fraser già đi, cũng béo , trong phim đánh nhau ngốc mà thong thả, giống như là một chỉ siêu trọng chim cánh cụt............ Phim trung phấn khích nhất động tác hí, đến từ Matthew - Horner đóng vai Vua Bọ Cạp một hồi đánh giết, động tác tả thực sắc bén, tràn ngập bạo lực mỹ cảm......”

“Cứt chó !” Brendan - Fraser nắm lên báo chí, trực tiếp xé thành hai nửa,“Tất cả đều là cứt chó !”

Hắn liền tưởng không rõ, vì sao trên truyền thông này mấy lạn nhân toàn tại nói hắn nói bậy, phủng Matthew - Horner cái kia vô danh tiểu tốt thối chân, Matthew - Horner liền có tốt như vậy? Chẳng phải chính là tuổi trẻ một điểm, soái khí một điểm, gầy một điểm, cơ nhục nhiều một chút, động tác linh hoạt một điểm, hơi chút chăm chỉ một điểm sao?

Trừ này mấy, hắn còn có cái gì? Hắn có chính mình danh khí sao? Có chính mình huy hoàng tư lịch sao? Có chính mình kỹ xảo biểu diễn hảo sao? Có chính mình box office kêu gọi lực cao sao?

Brendan - Fraser nhặt lên trên mặt đất báo chí, vê thành một đoàn ném vào thùng rác trung, hắn thủy chung đều không tin tưởng chính mình sẽ bị một tiểu vai phụ đoạt nổi bật, dứt khoát đi đến trước máy tính, đi trên mạng xem xem fan điện ảnh bình luận.

Đệ nhất bộ [ xác ướp ] phát hành khi, fan điện ảnh cho hắn vô số tán dương, đây mới là một điện ảnh ngôi sao căn bản.

Hôm nay một ngày cũng không có công tác, Brendan - Fraser dứt khoát mở ra máy tính, thuận lợi đăng lục một điện ảnh diễn đàn, mặt trên là fan điện ảnh hội tụ , ngẫu nhiên hắn cũng sẽ lại đây xem xem, năm đó [ xác ướp ] phát hành thời điểm, chính là tại đây trên trang web thấy được đối với hắn vô số khen ngợi.

Tại diễn đàn trang thượng hơi làm xem, hắn liền tìm đến [ xác ướp trở về ] bản khối, điểm tiến vào, sau đó thấy được về...... Vua Bọ Cạp một chuỗi khen ngợi.

“Chỉnh bộ phim ấn tượng sâu nhất chính là Vua Bọ Cạp.”

Brendan - Fraser mí mắt nhảy một chút, mặt sau còn có rất nhiều.

“Này điện ảnh cho ta lớn nhất kinh hỉ chính là đóng vai Vua Bọ Cạp Matthew - Horner, tuy rằng không giống Schwarzenegger như vậy cường tráng, nhưng thoạt nhìn thật sự rất bưu hãn !”

“ tục tác, Rachel - Weisz trước sau như một xinh đẹp, Brendan - Fraser so đệ nhất bộ kém cỏi quá nhiều, Vua Bọ Cạp là duy nhất kinh hỉ đi.”

“Thật không thích Brendan - Fraser, hai năm trôi qua , không bất cứ tiến bộ không nói, ngược lại càng kém ! còn có, Vua Bọ Cạp cái kia diễn viên là lượng điểm, có mặt có hình có khí chất !”

“Cái kia’ Vua Bọ Cạp’ biểu diễn hợp cách, mặt khác một mực có thể không nhìn !”

“Vua Bọ Cạp ngoại hình không sai, chính là không chịu được đánh.”

Mặt sau còn có một ít hoa si bình luận.

“Hảo tưởng sờ sờ Vua Bọ Cạp cơ nhục.”

“Nhìn thấy Matthew - Horner cơ bụng cùng như nham thạch khuôn mặt, ta cảm giác so......”

Brendan - Fraser không tưởng lại nhìn đi xuống , đóng lại trang web, rơi vào tự hỏi, chẳng lẽ Matthew - Horner liền như vậy dễ khiến người khác chú ý? Ngẫm lại quay chụp khi cùng lần đầu thức thượng hắn cùng với chính mình ở giữa sự tình, dứt khoát chính là phản phúng.

Lão đại thế nhưng muốn bị tiểu đệ xử lý !

Chuông di động thanh bỗng nhiên vang lên, Brendan - Fraser đứng lên tìm đến di động, phát hiện là người đại diện đánh qua đến điện thoại.

“Có chuyện?” Brendan - Fraser ngồi trên sô pha chuyển được điện thoại, bởi tâm tình không tốt, nói chuyện có điểm xung,“Ta không phải nói hôm nay nghỉ ngơi, tốt nhất không cần lại đây quấy rầy ta sao?”

Người đại diện tựa hồ một điểm đều không để ý hắn ngữ khí, ngôi sao bao giờ cũng là có tính tình , tại điện thoại bên trong nói,“Ta vừa từ Universal ảnh nghiệp cao tầng biết được, Universal ảnh nghiệp khả năng hủy bỏ [ xác ướp ] tiếp theo bộ quay chụp kế hoạch !”

Brendan - Fraser đằng đứng lên,“Cái gì?”

Hắn đầy mặt đều là khó có thể tin,[ xác ướp trở về ] tuần đầu hai ngày box office đã vượt qua năm ngàn vạn dollar, các cơ cấu đều dự trắc Bắc Mĩ box office phá hai ức dollar rất nhẹ nhàng, như vậy phim không đẩy ra tục tác, Universal ảnh nghiệp cao tầng đầu toàn bộ vào nước sao?

“Ngươi xác định?” Hắn theo bản năng hoài nghi tin tức này.

“Phi thường xác định !” Người đại diện thành khẩn hứa hẹn,“Universal ảnh nghiệp chế tác bộ hôm nay buổi sáng vừa triệu tập hội nghị, thảo luận một vấn đề này.”

Brendan - Fraser chau mày,“Bọn họ suy nghĩ cái gì?”

[ xác ướp trở về ] đại bán cơ bản không có quá nhiều hồi hộp, nguyên bản hắn nghĩ hệ liệt đệ tam bộ tựa như đệ nhị bộ như vậy, sẽ rất nhanh đẩy ra, như vậy hắn này nam chính cũng có tiền vốn hướng Universal ảnh nghiệp hô lên cao nhất thù lao báo giá, do đó trở thành hai ngàn vạn dollar câu lạc bộ trung một thành viên !

“Sean - Daniel cho rằng ngươi liên lụy phim danh tiếng, đề nghị tạm hoãn đệ tam bộ chế tác.” Người đại diện một hơi nói ra rất nhiều lời,“Hắn cùng Stephen - Sommers chuẩn bị liên hợp trù bị [ xác ướp ] hệ liệt một bộ diễn sinh phim, tính toán lấy [ xác ướp trở về ] trung rất được hoan nghênh Vua Bọ Cạp làm nhân vật chính, tạo ra một bộ cổ Ai Cập Sử Thi chiến tranh phim.”

“Muốn cho Matthew - Horner làm chủ giác?” Brendan - Fraser thì thào nói nhỏ,“Điều này sao có thể? Hắn chỉ là tiểu diễn viên......”

Người đại diện còn nói thêm,“Universal ảnh nghiệp bên trong còn không có làm quyết định ! Brendan, trước mắt Universal ảnh nghiệp chế tác bộ môn đại lão phân thành hai phái, lấy Sean - Daniel cầm đầu nhân, cho rằng ngươi đang hết thời, không tưởng lấy ngươi vi nhân vật chính tiếp tục đẩy ra [ xác ướp ] tân điện ảnh, hẳn là ngược lại tạo ra lấy Vua Bọ Cạp vi nhân vật chính tân hạng mục ! một khác phái thì cho rằng Matthew - Horner không có danh khí cùng kêu gọi lực, hẳn là tiếp tục sử dụng ngươi quay chụp tân tục tác.”

Brendan - Fraser nhẹ nhàng thở ra, còn không có quyết định liền hảo, như vậy chính mình còn có bước vào hai ngàn vạn dollar câu lạc bộ cơ hội.

Người đại diện làm 10% tiên sinh, tương đương tích cực, lại tại điện thoại bên trong nói,“Brendan, hiện tại Universal ảnh nghiệp bên trong còn không có hạ quyết định, chúng ta muốn hành động lên, thôi động Universal ảnh nghiệp mau chóng được duyệt tân [ xác ướp ] tục tập, ta sẽ đi Universal ảnh nghiệp du thuyết, Stephen - Sommers cùng Universal ảnh nghiệp còn có hợp đồng, chỉ cần Universal ảnh nghiệp làm ra quyết định, hắn tất yếu vâng theo ! cùng lắm thì đổi mới đạo diễn ! ngươi cũng muốn liên hợp Rachel - Weisz đẳng chủ yếu diễn viên, hướng Universal ảnh nghiệp thích hợp gia tăng áp lực.”

Brendan - Fraser dần dần bình tĩnh trở lại, ngồi trở lại đến trên sô pha,“Ta biết nên làm như thế nào !”

Người đại diện lại dặn dò nói,“Từ năm trước thị trường chứng khoán chấn động bắt đầu, Hollywood vẫn dung tư khó khăn, Universal ảnh nghiệp trong khoảng thời gian ngắn không có rất cường đại dòng tiền mặt, bọn họ thông qua Vua Bọ Cạp vi nhân vật chính điện ảnh,[ xác ướp ] tục tác tám thành sẽ bị chém rớt.”

Cơ hồ là tại cùng một thời khắc, Helen - Hermann lái xe quải dưới số năm quốc lộ giữa các bang, đi tới một điều u tĩnh trên đường, thả chậm tốc độ xe tìm kiếm Matthew trụ sở.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 141: Ai Được Hoan Nghênh Nhất

Cầu phiếu đề cử ! cầu vé tháng !

Cây xanh râm mát đường bên cạnh, một đống mang theo sân độc lập phòng ốc phía trước, màu đen Benz xe hơi chậm rãi chạy đến, cuối cùng dừng ở cửa, Helen - Hermann quay đầu xem mắt môn bảng hiệu, xác nhận không có tìm lầm địa phương, đẩy cửa xuống xe đi đến cửa sắt biên ấn vang chuông cửa, môn rất nhanh từ bên trong mở ra, lộ ra Matthew kia khuôn mặt.

“Nhanh như vậy.” Matthew đem Helen - Hermann khiến tiến vào, nói,“Ta còn nghĩ đến ngươi qua sẽ mới có thể đến.”

Helen - Hermann cùng Matthew từ sân trong xuyên qua, không đáp lại hắn mà nói, ngược lại chung quanh nhìn nhìn, mãi cho đến vào phòng khách, mới nói,“Phòng ở rất không sai, một ngàn dollar tiền thuê phi thường có lời.”

“Tùy tiện tọa.” Đem Helen - Hermann nhượng đến trên sô pha, Matthew đi đến hai ly thủy, đưa cho nàng một ly, nói,“Nơi này từng xảy ra giết người án, cho nên tiền thuê nhà tiện nghi.”

Helen - Hermann nhất thời cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo , vội vàng buông xuống chén nước, không tự giác nhìn Matthew liếc nhìn, gã này trong đầu đều là cái gì?

Matthew cho rằng Helen - Hermann kinh hoảng, an ủi nói,“Yên tâm, giết người án hiện trường ở bên ngoài trong viện.”

“Vẫn là nói công tác đi.” Helen - Hermann không tưởng ở loại này để người nổi da gà vấn đề bên trên dây dưa, nói lên chính sự,“Ta từ Universal ảnh nghiệp được đến tin tức, Sean - Daniel cùng Stephen - Sommers tại kế hoạch một bộ [ xác ướp ] hệ liệt tân điện ảnh.”

Nghe nói như thế, Matthew một điểm đều không cảm giác kỳ quái,[ xác ướp trở về ] tuần đầu box office đại bạo, cuối cùng box office nghĩ đến cũng sẽ không kém, Hollywood này mấy công ty không chế tác tục tập mới là việc lạ.

Bất quá mơ hồ nhớ rõ,[ xác ướp ] đệ tam bộ là đã lâu sự tình sau đó, Jett - lý còn xuất diễn đại nhân vật phản diện, hình như là Tần Thủy Hoàng linh tinh .

“Tân hạng mục cùng ngươi có liên quan.” Helen - Hermann từ đem Matthew xếp vào cuối cùng hộ khách sau, nói chuyện rất ít lại như vậy ấp a ấp úng thần thần bí bí, nói thẳng,“Sean - Daniel cùng Stephen - Sommers tính toán lấy Vua Bọ Cạp làm nhân vật chính, quay chụp một bộ phim.”

“Thật?” Matthew có loại trên trời rớt xuống bánh nhân nện ở trên đầu cảm giác,“Nói cách khác ta có thể làm một bộ phim nam chính ?”

Đây chính là nam chính ! hắn nằm mơ đều tưởng đương Hollywood điện ảnh nam chính a !

Helen - Hermann tiếp tạt nước lạnh,“Đừng cao hứng quá sớm, trước mắt này bộ phim kế hoạch còn dừng lại tại Sean - Daniel cùng Stephen - Sommers trên tay, Universal ảnh nghiệp còn không có xác định được duyệt ! Universal ảnh nghiệp bên trong phản đối thanh âm cũng rất mãnh liệt.”

“Vì sao a?”

Nếu phản đối nhân hiện tại ở trong này, Matthew có thể trực tiếp bóp chết hắn,“Sean - Daniel cùng Stephen - Sommers không phải liên hợp tác hai bộ đại bán [ xác ướp ] sao?”

“Cho nên, Universal ảnh nghiệp bên trong có một loại khác thanh âm, tiếp tục chế tác [ xác ướp ] hệ liệt tục tác.” Helen - Hermann bưng lên chén nước uống một ngụm,“Bọn họ cường liệt phản đối Sean - Daniel cùng Stephen - Sommers tân hạng mục, cho rằng phiêu lưu quá lớn.”

“Ta biểu diễn Vua Bọ Cạp đã chết mất.” Matthew lập tức nghĩ đến trong đó mấu chốt,“Tục tác chín thành chín theo ta không quan hệ, Vua Bọ Cạp tích lũy này từng điểm danh khí cùng phản ứng, rất nhanh liền sẽ tiêu hao hầu như không còn, ta tưởng tìm đến kế tiếp đương nam chính cơ hội, còn không biết phải chờ tới lúc nào.”

Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu,“Không sai.” Nàng lại bổ sung nói,“Một khi [ xác ướp ] tân tục tác xác lập, Sean - Daniel cùng Stephen - Sommers không có khả năng có tinh lực đầu nhập đến một cái khác hạng mục trung, hiện tại Universal ảnh nghiệp tài chính lưu cũng không phải rất sung túc......”

Matthew minh bạch nàng ý tứ, hỏi,“Chúng ta có thể làm cái gì?”

“Ta sẽ đi gặp Sean - Daniel cùng Stephen - Sommers, cùng bọn họ bảo trì liên hệ, thúc đẩy bọn họ tiếp tục đề cử cùng Vua Bọ Cạp có liên quan này hạng mục.” Helen - Hermann nhìn về phía Matthew,“Một phương diện khác tại ngươi cùng ngươi nhân vật, nếu Vua Bọ Cạp thật phi thường được hoan nghênh, ngươi lại có thể mở ra nhất định độ nổi tiếng, này hạng mục khẳng định có thể chen điệu [ xác ướp ] tục tác !”

Nàng nâng dưới viền đen kính mắt, phi thường nghiêm túc đối Matthew nói,“Ngươi kế tiếp sẽ tham gia [ xác ướp trở về ] một loạt tuyên truyền marketing hoạt động, ta muốn ngươi cầm ra tốt nhất biểu hiện !”

“Ta biết.” Matthew ngồi ở Helen - Hermann đối diện,“Còn có hay không mặt khác phải chú ý sự hạng?”

Helen - Hermann suy nghĩ một chút, tiếp tục nói,“Được đến tin tức khẳng định không chỉ chúng ta. Matthew, về Vua Bọ Cạp này hạng mục một khi thành hàng, sẽ xúc động rất nhiều người lợi ích, nhất là cùng ngươi đồng kịch tổ diễn viên ! ngươi......” Nàng ánh mắt nháy mắt trở nên âm thứu,“Ngươi muốn chú ý bọn họ !”

Matthew lập tức nhớ tới một sự kiện,“Rachel - Weisz theo ta nói qua một sự kiện, nếu [ xác ướp trở về ] đại bán, Brendan - Fraser tính toán tại tục tác trung hướng Universal ảnh nghiệp muốn 2000 vạn dollar thù lao.”

“Bọn họ hai ngươi đều phải chú ý.” Helen - Hermann di động vang lên, nàng chuyển được nói không vài câu liền treo đoạn, còn nói thêm,“Universal ảnh nghiệp thị trường điều nghiên bộ môn, đã liên lạc đến nhiều điều tra công ty, nhằm vào việc này tiến hành thị trường điều tra.”

Matthew hỏi,“Chúng ta có thể làm cái gì?”

Helen - Hermann nhìn nhìn thời gian,“Ta một hồi hẹn Elena - Boyar gặp mặt, cụ thể tình huống ta cùng nàng gặp sau lại nói.”

Hắn cùng Helen - Hermann ở trong phòng khách thảo luận ước chừng có một nửa giờ, thẳng đến Thái Dương xuống núi, Helen - Hermann mới chuẩn bị cáo từ rời đi.

“Nếu này bộ phim có thể được duyệt, ta lại là nam chính, box office thất bại đâu?” Matthew đột nhiên nghĩ tới vấn đề này,“Sẽ có cái gì hậu quả.”

Helen - Hermann lạnh lùng nói,“Ít nhất năm năm bên trong, ngươi đừng tưởng lại làm vai chính, thậm chí là trọng yếu vai phụ.”

Matthew đem nàng đưa đi, đứng ở cửa nhà nhìn màu đen xe Benz đi xa, suy đoán Helen - Hermann mặt sau còn có nói chưa nói, thật muốn giống hắn nói như vậy, phỏng chừng Thiên Sứ trù tính công ty sẽ không lại đem hắn xem như trọng điểm hộ khách.

Đem một vai phụ kéo ra đến làm phim nhân vật chính, phiêu lưu khẳng định không nhỏ, cũng không trách được Universal ảnh nghiệp như thế cẩn thận, Matthew rất rõ ràng cùng cơ hội đi theo mà đến là cự đại phiêu lưu, nhưng trên thế giới này nơi nào có tất cả đều là ưu việt một điểm chỗ hỏng cũng không có cơ hội?

Đi siêu thị xếp hàng lĩnh miễn phí tặng phẩm đều sẽ bị người đạp chân......

Nam chính a......

Matthew ngẩng đầu nhìn hướng đại hải bên kia, Thái Dương sắp biến mất không thấy, từ ngày mai...... Không, từ giờ trở đi, hắn liền muốn hết thảy cố gắng, tranh thủ cơ hội này ! một trở thành nam chính cơ hội !

Tuy rằng này khả năng khiến [ xác ướp trở về ] kịch tổ nguyên bản quan hệ không sai các diễn viên rất mất hứng, nhưng hắn không có khả năng vì muốn người cao hứng liền buông tay cơ hội như vậy.

Rachel - Weisz còn dễ nói, nàng phía trước đề cập qua, không tưởng lại tham diễn loại hình này phim, chuẩn bị chuyển chiến mùa trao giải, mặt khác diễn viên phân lượng hữu hạn, cũng đều không quan trọng.

Cần nhất chú ý vẫn là Brendan - Fraser, tại hôm nay [ xác ướp trở về ] vô cùng có khả năng đại bán dưới tình huống, phỏng chừng hắn phi thường muốn bước vào 2000 vạn câu lạc bộ hàng ngũ, một khi [ xác ướp ] hệ liệt tục tập trung đoạn, sự nghiệp thế tất nhận đến ảnh hưởng.

“Không biết Brendan - Fraser có hay không được đến tin tức......” Matthew xoay người về nhà, đóng đại môn,“Kế tiếp còn muốn cùng nhau tham gia nhiều trường hoạt động.”

Universal ảnh nghiệp công tác hiệu suất phi thường cao, hội nghị kết thúc cùng ngày buổi chiều, thị trường điều nghiên bộ liền liên hệ đến nhiều gia điều tra cố vấn phục vụ công ty, tại New York, Los Angeles, Chicago cùng Boston đẳng đại hình thành thị, rất nhiều chuyên nghiệp điều tra nhân viên buổi tối liền xuất hiện ở chiếu phim [ xác ướp trở về ] rạp chiếu phim trung.

New York, ở Manhattan thứ mười hai đại đạo đế vương giải trí mắt xích rạp chiếu phim, một hồi [ xác ướp trở về ] vừa kết thúc chiếu phim.

Tuổi trẻ Christensen sớm liền canh giữ ở lối vào, nhìn thấy đám người vừa ra tới, lập tức la lớn,“Câu hỏi điều tra ! câu hỏi điều tra ! có phần thưởng ! có phần thưởng ! chỉ cần hai phút !”

Một vài người nghe được hắn thanh âm dừng lại cước bộ vây quanh lại đây.

Christensen sớm liền cùng rạp chiếu phim phương diện chào hỏi sẵn, rạp chiếu phim bên trong làm loại này điều tra cũng rất thường gặp, không thiếu người xem cũng vui vẻ với tham gia.

Trong nháy mắt, hơn mười danh fan điện ảnh tụ tập đến hắn bên cạnh.

Christensen đem bảng câu hỏi cùng tiểu lễ vật nhất nhất phát cho này mấy fan điện ảnh, bảng câu hỏi rất đơn giản, thích nhất [ xác ướp trở về ] trung nào nhân vật, có năm tuyển hạng, phân biệt là O'Connell, Evelyn, Imhotep, Alex cùng Vua Bọ Cạp.

Hai phút sau, Christensen đem bảng câu hỏi thu trở về, sau đó đi một cái khác ảnh thính xuất khẩu, bởi bên kia còn tại chiếu phim, hắn lật ra hoàn toàn bảng câu hỏi nhìn nhìn, trong đó lựa chọn O'Connell ba, Evelyn có ba, Imhotep hai, Alex một, Vua Bọ Cạp cũng có ba.

Hắn theo sau thu hồi bảng câu hỏi, tiếp tục chính mình công tác.

Los Angeles, Santa Monica thương nghiệp quảng trường,amg kì hạ một nhà mắt xích ảnh trong sảnh, năm tuổi trẻ nam nữ đi ở phòng chiếu phim thông đạo trong, theo đám người cùng nhau hướng bên ngoài đi, vừa đi còn tại biên thảo luận vừa xem qua điện ảnh.

“Cảm giác O'Connell già đi.” Đầu lĩnh nam hài nói,“Đánh được cũng không phấn khích, toàn bộ động tác hí cộng lại, còn không bằng Vua Bọ Cạp mở đầu kia một hồi hảo xem.”

Hắn mặt sau nữ hài hai mắt tỏa sáng,“Vua Bọ Cạp hảo có hình a, rất khốc !”

“Ân ! ân !” Một cái khác nam hài phụ họa,“Phim có điểm thất vọng, đặc biệt cuối cùng Anck-su-Namun thế nhưng buông tay Imhotep, dứt khoát mạc danh kỳ diệu, may mà còn có Vua Bọ Cạp, hắn dáng người thật tốt, ta muốn là có như vậy dáng người liền hảo.”

Mấy người đi ra phòng chiếu phim, phía trước nam hài nói,“Có người tại làm câu hỏi điều tra, chúng ta cũng tham gia đi.”

Hắn dẫn đầu lĩnh đến bảng câu hỏi cùng một chi tạo hình kỳ lạ bút, điền hoàn bảng câu hỏi sau, bảng câu hỏi giao hồi, bút có thể lưu lại làm thù lao.

“Bảng câu hỏi nội dung là cái gì?” Cuối cùng nam hài hỏi.

Lấy đến bảng câu hỏi nhân trả lời,“Thích nhất [ xác ướp trở về ] trung nào nhân vật !”

“Này còn cần nói nha.” Cái kia nữ hài nói,“Đương nhiên là Vua Bọ Cạp !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 142: Thái Độ Ảnh Hưởng

“Universal ảnh nghiệp cùng Yahoo giải trí làm một liên hợp internet điều tra, có liên quan [ xác ướp trở về ] ”

Chạy ô tô mặt trên, người đại diện nhìn Brendan - Fraser, nói,“Bọn họ liệt ra năm chủ yếu nhân vật, Evelyn, O'Connell, Imhotep, Alex cùng Vua Bọ Cạp, khiến hệ thống mạng người sử dụng bình chọn được hoan nghênh nhất nhân vật.”

Brendan - Fraser mặt vẫn buộc chặt , hỏi,“Nào được hoan nghênh nhất?”

“Hiện tại xếp hạng tại đệ nhất là Evelyn.” Người đại diện không đợi Brendan - Fraser tiếp tục đặt câu hỏi, còn nói thêm,“Vua Bọ Cạp xếp hạng tại vị thứ hai.”

“O'Connell đâu?” Brendan - Fraser hỏi.

Người đại diện nói thẳng,“Tạm thời xếp hạng tại năm nhân vật cuối cùng một vị.”

Brendan - Fraser kinh dị,“Liên Imhotep cùng Alex cũng không bằng? Bọn họ có phải hay không lừa gạt?”

“Hẳn là không phải.” Người đại diện đầu tiên là lắc đầu, tiếp còn nói thêm,“Brendan, ngươi tất yếu coi trọng lên đến, cầm ra ngươi tốt nhất trạng thái, khiến Universal ảnh nghiệp nhìn đến ngươi giá trị !”

Brendan - Fraser mặt vẫn là buộc chặt , khoát tay,“Ta biết.”

Ô tô xuyên qua Las Vegas bận rộn ngã tư đường, đi đến Luxor khách sạn cửa, kịch tổ đêm nay ở trong này tổ chức fan điện ảnh truyền thông chuyên trường gặp mặt hội, lúc này Caesar hoàng cung cửa tụ tập hàng loạt fan điện ảnh, còn có không thiếu phóng viên cầm máy ảnh chờ ở trên bậc thang mặt.

Theo cự ly tiếp cận, Brendan - Fraser có thể rõ ràng nghe được fan điện ảnh gần như điên cuồng tiếng hô.

Xe đình ổn, có công tác nhân viên lại đây mở cửa xe, Brendan - Fraser xuống xe, dọc theo một điều không lâu thảm đỏ triều khách sạn cửa đi, bởi đây là fan điện ảnh gặp mặt hội, thảm đỏ rất hẹp, hai bên chính là fan điện ảnh,

Đây cũng là kịch tổ cố ý chế tạo kết quả, kéo gần fan điện ảnh cùng phim cự ly.

Brendan - Fraser đi lên thảm đỏ, liền có một ít fan điện ảnh đưa qua bản tử cùng bút, muốn tìm hắn kí tên.

Tuy rằng O'Connell phản ứng không tốt, nhưng hắn dù sao cũng là thành danh ngôi sao.

Gặp có fan điện ảnh đem bản tử đưa tới trước mặt, Brendan - Fraser liền tưởng tiếp nhận đến, nhưng giương mắt xem qua, vừa lúc nhìn thấy tên kia fan điện ảnh trên người mặc một kiện ấn có Vua Bọ Cạp văn hóa sam, không còn có kí tên tâm tình, không tiếp fan điện ảnh bản tử, đi nhanh hướng tới khách sạn cửa đi.

“Brendan......”

“Xem bên này, Brendan.”

“Ta thích nhất O'Connell , cho ta kí tên đi......”

Làm có nhất định kêu gọi lực ngôi sao, Brendan - Fraser người ủng hộ vẫn là không thiếu .

Nhưng Brendan - Fraser tâm tình không xong, hoàn toàn không nhìn này mấy fan điện ảnh, xem đều không xem bọn họ, một đường hướng đi khách sạn cửa.

“Hắn như thế nào như vậy?” Trước thảm đỏ, một danh fan điện ảnh thu hồi thiếu chút nữa bị đụng rớt bản tử, nhìn chằm chằm Brendan - Fraser bóng dáng nói,“Tính tình như vậy thối? Như vậy đại bài?”

Bên cạnh một người khác nói,“Có danh , không lấy fan điện ảnh coi trọng .”

Không thiếu fan điện ảnh đều đối Brendan - Fraser thái độ bất mãn.

Liền tại Brendan - Fraser nhanh đến khách sạn cửa thời điểm, một khác chiếc xe hơi dừng ở trước thảm đỏ.

Matthew xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía bên ngoài, này một đường lại đây, thấy được không thiếu thế giới các nơi tiêu kiến trúc thu nhỏ lại bản, hắn vẫn là lần đầu tiên đi đến Las Vegas, đối với này thế giới nổi tiếng Đổ thành rất cảm thấy hứng thú.

Nhìn thấy Caesar hoàng cung cùng Metro-Goldwyn-Mayer khách sạn thời điểm, còn đang suy nghĩ có phải hay không đẳng hoạt động kết thúc, đi sòng bạc thử thời vận?

Có công tác nhân viên lại đây kéo ra cửa xe, Matthew sửa sang lại dưới cổ áo sơ mi, hạ ô tô, đối diện Lux khách sạn tạo hình rất khác biệt, chính là một tòa Kim Tự Tháp bộ dáng, khách sạn phía trước còn có phỏng chế bản sư thân nhân diện tượng, cùng [ xác ướp trở về ] hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, vừa thấy chính là kịch tổ tỉ mỉ lựa chọn .

“Là Vua Bọ Cạp đến.” Có tiếng hô truyền tới,“Vua Bọ Cạp hảo khốc a !”

Matthew ánh mắt chuyển tới thảm đỏ hai bên, hàng trăm fan điện ảnh đứng ở nơi đó, rất nhiều nhân thủ trung đều có áp phích, trong đó thuộc về Vua Bọ Cạp không ở số ít.

Hắn lộ ra tại biểu diễn học tập ban tỉ mỉ luyện tập qua tươi cười, bước đi chân dài đi lên thảm đỏ, dùng tối dương quang xán lạn nhất tối mê người tối thân thiết phương thức, đối fan điện ảnh phất tay thăm hỏi.

Có thể ở fan điện ảnh trong tay nhìn thấy chính mình áp phích, hắn tâm tình tương đương không sai.

Vừa đi vào có fan điện ảnh khu vực, lập tức có fan điện ảnh đem bút cùng kí tên bản đưa tới,“Matthew, có thể kí tên sao?”

Matthew nhìn hắn một cái, fan điện ảnh mặc dạng một kiện ấn có Vua Bọ Cạp văn hóa sam, vội vàng tiếp nhận bút cùng bản tử, cười nói,“Đương nhiên có thể.”

Hắn ở mặt trên rồng bay phượng múa ký xuống chính mình đại danh.

Tiếp, lại có một ít fan điện ảnh đem bản tử đưa tới, Matthew tiếp nhận nhất nhất kí tên, phi thường có kiên nhẫn, hơn nữa vẫn duy trì thân thiết tự nhiên tươi cười.

Matthew cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này, nhiều như vậy fan điện ảnh chờ khiến hắn kí tên, cái loại này cảm giác thành tựu cùng thỏa mãn cảm, dứt khoát tìm không thấy ngôn ngữ đến hình dung.

“Cám ơn ngươi, Matthew !” Có một vị nữ fan điện ảnh mở ra cánh tay, Matthew cũng không chối từ, cùng nàng nhẹ nhàng ôm một chút, nữ fan điện ảnh lớn tiếng nói,“Ngươi diễn Vua Bọ Cạp phi thường bổng ! ta phi thường thích !”

“Cám ơn...... Cám ơn......”

Matthew còn rất khiêm tốn, một bộ phi thường cảm tạ fan điện ảnh duy trì bộ dáng.

Loại này nhân không thể nghi ngờ càng thụ hiện trường fan điện ảnh hoan nghênh, Matthew cơ hồ một đường kí tên đi tới tới gần khách sạn địa phương.

“Matthew ! Matthew - Horner !”

Có fan điện ảnh tiếng hô truyền tới,“Xem bên này ! xem ta bên này.”

Matthew xoay người, nhìn về phía bên kia, có thiểm tắt đèn sáng lên, tiếp có người hô,“Có thể lại đây theo chúng ta chụp ảnh chung sao?”

“Có thể.”

Hắn đi đến thảm đỏ bên cạnh, đứng ở vài danh fan điện ảnh bên cạnh, tên kia fan điện ảnh đem máy ảnh giao cho một người khác, khiến hắn đi chụp ảnh, Matthew phi thường có kiên nhẫn, đứng ở fan điện ảnh trung gian cùng bọn họ chụp ảnh chung.

Trước khách sạn trên bậc thang, Brendan - Fraser đang tại nhận phóng viên phỏng vấn, đối mặt truyền thông phóng viên, hắn có khuôn mặt tươi cười, chỉ là nhận phỏng vấn thời điểm, không ngừng nghe được thảm đỏ hai bên truyền đến hỗn độn thanh âm, quay đầu nhìn, Matthew - Horner đứng ở một đống fan điện ảnh trung gian, xuân phong đầy mặt, một bộ rất được hoan nghênh bộ dáng.

Vừa hắn đi tới thời điểm, kia vài fan điện ảnh cũng không như vậy nhiệt tình !

Brendan - Fraser khẽ nhíu mày.

Một thân hình cao lớn, để tóc vàng tóc ngắn nữ phóng viên vẫn đang nhìn chằm chằm Brendan - Fraser, lúc này đi qua, đem máy ghi âm đưa tới Brendan - Fraser trước mặt, lớn tiếng hỏi,“Ngươi hảo, Fraser tiên sinh, ta là đến từ Yahoo giải trí Elena - Boyar. Ta muốn hỏi một chút, Vua Bọ Cạp nhân vật này tại phim công chiếu sau đại được hoan nghênh, đại bộ phận fan điện ảnh đều cho rằng đây là phim lớn nhất lượng điểm......”

Elena - Boyar nhìn Brendan - Fraser liếc nhìn, nàng tính tình táo bạo không giả, lại là thô trung có tế nhân, bắt lấy thời cơ hỏi,“Ngươi có thể đánh giá dưới biểu diễn Vua Bọ Cạp Matthew - Horner sao?”

Dưới bậc thang fan điện ảnh lại phát ra từng trận tiếng hoan hô, còn có người tại kêu Matthew - Horner cùng Vua Bọ Cạp hai danh tự này.

“Ta cùng hắn không quen !” Brendan - Fraser coi như có lý trí, không có thượng Elena - Boyar làm, nhưng Elena - Boyar không có buông tay, lại hỏi,“Lần đầu thức thượng, ngươi còn nói qua, các ngươi là bằng hữu.”

“Ta cùng như vậy diễn viên làm sao có khả năng là bằng hữu?” Brendan - Fraser thốt ra.

Bốn phía phóng viên nháy mắt im lặng, Elena - Boyar lại biết cơ hội tới , lại hỏi,“Ngươi cho rằng Matthew - Horner rất kém cỏi sao? Các ngươi có mâu thuẫn?”

Brendan - Fraser lập tức ý thức được không tốt, biết chính mình tâm tình không xong dưới, nói phải có điểm qua.

Elena - Boyar từng bước cấp bức,“Có phải hay không bởi vì Vua Bọ Cạp đoạt đi nam chính nổi bật, ngươi đối Matthew - Horner có ý kiến.”

Nghe được này vấn đề, Brendan - Fraser căn bản không có trả lời ý tứ, xoay người liền hướng trong khách sạn đi, Elena - Boyar còn nói thêm,“Ngươi không đáp lại có phải hay không cam chịu ?”

Brendan - Fraser quay đầu nhìn nàng một cái, lại không nói chuyện.

Elena - Boyar còn nói thêm,“Đó chính là cam chịu !”

Bên cạnh phóng viên đều nhìn Elena - Boyar, này nữ phóng viên thật sự rất bưu hãn , nguyên bản bình bình vô kì phỏng vấn, lập tức có gợn sóng, ngày mai lại có tin tức có thể viết.

“Brendan - Fraser kịch tổ nội đùa giỡn đại bài, xem thường tân nhân Matthew - Horner......”

“Matthew - Horner đóng vai Vua Bọ Cạp biểu hiện kinh diễm, dẫn phát Brendan - Fraser cường liệt bất mãn !”

Ngắn ngủi trong nháy mắt, không thiếu phóng viên đã đánh hảo bản thảo nghĩ sẵn.

Elena - Boyar thối lui đến một bên, mở ra di động mắt nhìn tin nhắn, bắt đầu tự hỏi nên làm như thế nào này thiên văn chương.

Mười phút sau, Matthew đi vào hoạt động hiện trường, cùng thường lui tới không có bất cứ phân biệt, thân thiết cùng Rachel - Weisz, Arnold - Vosloo cùng Brendan - Fraser đám người chào hỏi.

Hai người trước đối đãi hắn thái độ không bất cứ biến hóa, bất quá Matthew cùng bọn họ trò chuyện vài câu sau, cũng mơ hồ nghe ra đến, bọn họ đồng dạng nghe được tiếng gió, bất quá này hai người trong, một người chuẩn bị chuyển chiến mùa trao giải, một người nhân vật không có khả năng lần thứ ba sống lại, đối mặt sau có hay không tục tập cũng không phải đặc biệt quan tâm.

Brendan - Fraser biểu hiện lại rất rõ ràng, Matthew cùng hắn chào hỏi thời điểm, hắn chỉ là hừ một tiếng, không còn có phía trước cái loại này hào phóng sang sảng đại ca khí phái.

Lần này hoạt động chủ yếu nội dung, là cùng fan điện ảnh hỗ động, cơ bản là fan điện ảnh hỏi, các diễn viên đến hồi đáp.

Không biết Brendan - Fraser có phải hay không nhận đến lúc trước diễn xuất ảnh hưởng, fan điện ảnh rất ít hướng hắn hỏi, vấn đề đều tập trung ở Rachel - Weisz cùng Matthew trên người, đặc biệt là đến hoạt động phần sau, sắc mặt khó coi Brendan - Fraser cơ hồ bị fan điện ảnh bỏ qua .

Hiện trường không khí khiến Brendan - Fraser cảm xúc trở nên càng không xong, hoạt động còn không có kết thúc, tìm lấy cớ, trước tiên lui sân.

Hoạt động cuối cùng, hàng loạt fan điện ảnh đi đến trước đài, cùng các diễn viên kí tên chụp ảnh chung, Matthew đều nhất nhất thỏa mãn bọn họ yêu cầu, cho dù là Rachel - Weisz cùng Arnold - Vosloo lui sân, còn tại đáp lại nhiệt tình fan điện ảnh.

Hoạt động hiện trường bên ngoài phòng nghỉ bên trong, Rachel - Weisz cùng Arnold - Vosloo thu thập phần mình đồ vật thời điểm, vẫn chú ý bên kia.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 143: Gia Tăng Kiếp Mã

“Không biết Universal ảnh nghiệp là nghĩ như thế nào ......” Arnold - Vosloo nhìn đại sảnh bên kia, đối Rachel - Weisz nói,“Brendan giống như đối Matthew có ý kiến a.”

Rachel - Weisz nhún nhún vai,“Không phải có ý kiến, là đã có mâu thuẫn . Tình huống rất rõ ràng, Vua Bọ Cạp tại fan điện ảnh cùng truyền thông trung phản ứng không sai, ảnh hưởng đến Brendan.”

Arnold - Vosloo thử hỏi,“Muốn hay không chúng ta đi điều giải một chút? Matthew nhân cũng không tệ lắm.”

“Nhân cũng không tệ lắm?” Rachel - Weisz bỗng nhiên cười,“Arnold, một cơ hồ có thể khiến toàn kịch tổ nói hắn người tốt, sẽ là đơn giản người sao?”

Arnold - Vosloo lập tức nghĩ đến tại tùng lâm phiến hán quay chụp thời điểm, kịch tổ tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng Matthew - Horner là hảo diễn viên, liên bắt đầu khi đối với hắn có thành kiến Stephen - Sommers đạo diễn mặt sau đều chuyển biến ý tưởng.

Rachel - Weisz lắc lắc đầu,“Brendan người này, danh khí rất lớn, đáng tiếc tâm tư......”

Nàng không có nói tiếp, ngược lại nói,“Ta sẽ không đi , này hệ liệt cùng ta quan hệ không lớn , bọn họ nháo liền nháo đi, cùng ta có quan hệ gì đâu?”

Nghe nói như thế, Arnold - Vosloo không nói gì, xa tưởng năm trước Matthew rời đi London thời điểm, bọn họ còn cùng nhau uống rượu đưa tiễn......

Nhưng hắn cũng không phải tân nhân, biết đó là bởi vì lúc ấy không có bất cứ ích lợi xung đột, hiện tại nha, Matthew đoạt nguyên bản thuộc về Brendan - Fraser nổi bật, còn có khả năng cướp đi tiếp theo bộ điện ảnh nam chính, Brendan - Fraser loại này diễn xuất nhân, sẽ cho hắn hảo sắc mặt mới là lạ.

Rachel - Weisz thu thập hảo chính mình gì đó, nói,“Ta đi trước.”

Nàng lại không thiếu công tác, đầu cũng không vào nước, hoàn toàn liền không tưởng dính líu vào loại này không chiếm được bất cứ ưu việt lạn sự bên trong.

Tuy rằng Matthew - Horner này nhân xác thật không sai, rất hội lừa người vui vẻ, nhưng nàng cũng tại lần đầu thức nhắc nhở qua hắn .

Hắn rất có nam nhân mị lực, đáng tiếc danh khí quá nhỏ, lại không bất cứ thế lực, thuộc về trong giới vô y vô dựa vào cái loại này nhân, đối với chính mình tương lai giúp không lớn, bằng không câu dẫn lại đây, ba thượng một đoạn thời gian cũng không sai.

Matthew là cuối cùng một rời đi Luxor khách sạn, ngồi vào ô tô bên trong, lấy tay xoa xoa mặt, một hồi hoạt động xuống dưới, mặt đều cười cương .

Từ ban đầu đến hoạt động kết thúc, hắn đều dựa theo Helen - Hermann theo như lời , vô luận là đối mặt phổ thông fan điện ảnh, vẫn là nhận truyền thông phóng viên phỏng vấn, toàn bộ cầm ra chính mình tốt nhất một mặt.

Hôm nay [ xác ướp trở về ] cuối tuần đầu box office đại bạo, Universal ảnh nghiệp bên trong muốn thôi động [ xác ướp ] hệ liệt đệ tam bộ thanh âm càng lớn , căn cứ Helen - Hermann báo cho hắn tin tức, kia bộ phận nhân cho rằng [ xác ướp ] hệ liệt đã tạo phẩm bài, dù cho không có Sean - Daniel cùng Stephen - Sommers, cũng hoàn toàn có thể tìm kiếm tân biên kịch cùng đạo diễn đến chế tác.

Vừa qua cuối tuần bên trong,[ xác ướp trở về ] lấy đến 6800 vạn dollar trở lên tuần đầu box office, không chỉ có trở thành box office bảng xếp hạng quán quân, cũng sáng tạo 2001 năm đến nay tối cao cuối tuần box office thành tích.

Này hệ liệt đã có tục tác, dưới tình huống bình thường, Hollywood điện ảnh công ty khẳng định sẽ tiếp tục đẩy ra tục tập, Matthew phỏng đoán, nếu không phải có Sean - Daniel cùng Stephen - Sommers hai người, phỏng chừng Vua Bọ Cạp tân hạng mục căn bản không có khả năng cạnh tranh được qua [ xác ướp ] đệ tam bộ.

Xuống xe vào vào ở khách sạn, Matthew không có trở về phòng, ngược lại bấm gọi Helen - Hermann dãy số, sau đó đi nàng ở tầng, Helen - Hermann buổi chiều mới đuổi tới bên này.

Gõ ra Helen - Hermann cửa phòng, hắn đi vào sau trước cho mình đổ ly nước, từ hoạt động bắt đầu đến hiện tại, một điểm thủy cũng không có uống.

“Thuận lợi sao?” Helen - Hermann hỏi.

Matthew đem một chén nước toàn bộ uống xong, mới nói,“Ta bên này hoàn hảo, chính là mặt cười cương .” Hắn tại căn hộ phòng khách bên trong nhìn nhìn, hỏi,“Elena đâu?”

Helen - Hermann ngồi trên sô pha, nói,“Ta khiến nàng đi, kế tiếp sự nàng biết đến càng ít càng tốt.”

Matthew đi đến nàng đối diện trước sô pha,“Nói nói ngươi bên kia tình huống đi.”

“Ta hôm nay buổi sáng thấy Sean - Daniel cùng Stephen - Sommers, hai người đối [ xác ướp ] tục tác cầm hoài nghi thái độ.” Helen - Hermann cũng không nói lời vô nghĩa, nói thẳng,“Hơn nữa Stephen - Sommers hoàn toàn không có hạ một bộ tục tác bản thảo nghĩ sẵn.”

“Nói cách khác,” Matthew minh bạch Helen - Hermann ý tứ,“Dù cho Universal ảnh nghiệp quyết định quay chụp đệ tam bộ, Stephen - Sommers cũng không biết nên chụp cái gì?”

Helen - Hermann gật gật đầu,“Đại khái chính là như vậy.” Nàng tạm dừng một chút, còn nói thêm,“Universal ảnh nghiệp đối với Vua Bọ Cạp diễn sinh điện ảnh lớn nhất nghi ngờ, đến từ ngươi, đặc biệt là những người phản đối, bọn họ đối với ngươi không có bất cứ tin tưởng.”

Điểm ấy Matthew cũng biết, nếu hắn có Brendan - Fraser một nửa danh khí, Universal ảnh nghiệp cũng sẽ không tiến hành thị trường điều nghiên, e sớm liền bắt đầu xét duyệt được duyệt

Helen - Hermann tiếp tục nói,“Trước mắt, chúng ta phân hai bước đi ! một là giảm bớt người cạnh tranh ưu thế, hai là gia tăng chúng ta trong tay kiếp mã.”

Matthew biết Helen - Hermann ở phương diện này so với chính mình càng chuyên nghiệp, nói,“Ngươi có kế hoạch sao?”

“Đệ nhất hạng, mục tiêu của chúng ta là Brendan - Fraser.” Helen - Hermann công tác làm được hiển nhiên đủ nhiều,“Hắn người đại diện trước mắt tại du thuyết Universal ảnh nghiệp cao tầng, Brendan - Fraser phương diện đối [ xác ướp ] tục tác tích cực nhất, hắn vẫn là nam chính. Nếu Brendan - Fraser xuất hiện vấn đề, trở thành phần đông nhân chán ghét đối tượng, Universal ảnh nghiệp khẳng định sẽ thận trọng.”

“Người cạnh tranh thực lực hạ xuống .” Matthew gật gật đầu,“Chúng ta thắng được tỷ lệ liền sẽ tăng lớn !”

Hắn thoáng suy nghĩ một chút,“Brendan - Fraser giao cho ta đến đối phó đi.”

Helen - Hermann không có phản đối, lại dặn dò nói,“Không cần minh nổi xung đột, không cần lưu lại thóp.” Nàng xem đến Matthew gật đầu, còn nói thêm,“Elena - Boyar sẽ phối hợp chúng ta, ở trên mạng internet duy trì liên tục đưa tin Brendan - Fraser phản đối tin tức.”

Nói tới đây, nàng nhắc nhở Matthew,“Này mấy không phải miễn phí .”

“Ân.” Matthew biết trò chơi quy tắc,“Ngươi khiến Elena - Boyar báo giá, đừng quá quá phận , ta rất nghèo.”

Thực ra hắn biết Elena - Boyar còn chưa chính thức thu phí liền bắt đầu hành động , phỏng chừng cũng là xem tại song phương phi thường quen thuộc phân thượng.

“Đệ nhị phương diện đâu?” Matthew hỏi.

Hắn không hỏi, Helen - Hermann cũng chuẩn bị nói,“Vì ngươi vi Vua Bọ Cạp tạo thế ! phim phát hành một cuối tuần, Vua Bọ Cạp phản ứng rất không sai, thậm chí tại người xem trung đánh giá gần với Rachel - Weisz Evelyn, tại Brendan - Fraser O'Connell bên trên, nhưng này còn chưa đủ !”

Nàng tăng thêm ngữ khí,“Chúng ta cần Vua Bọ Cạp có càng lớn lực ảnh hưởng ! đạt được càng nhiều người xem hảo danh tiếng ! đồng thời khiến ngươi mở ra nhất định độ nổi tiếng ! xác thực điểm đến nói, chúng ta muốn cấp Universal ảnh nghiệp tin tưởng, làm cho bọn họ cảm giác Vua Bọ Cạp diễn sinh điện ảnh là có hàng loạt tiềm tại người ủng hộ , tương lai là có thể lợi nhuận !”

Matthew vừa nghe vừa tại chăm chú suy xét.

“Sean - Daniel cùng Stephen - Sommers đối với ta minh xác nói qua, Vua Bọ Cạp diễn sinh điện ảnh kịch bản sơ thảo đã hoàn thành, bọn họ sẽ tận lực tranh thủ Universal ảnh nghiệp duy trì !” Helen - Hermann cũng biết cơ hội khó được,“Cho nên, chúng ta cũng cần tiến hành vận tác !”

Nàng xem hướng Matthew,“Này cần phi thường một bút to phí tổn, khả năng tại hai mươi vạn dollar trên đây.”

“Nhiều như vậy......” Matthew trên mặt cơ nhục không tự giác run lên vài cái,“Nhiều lắm đi?”

Helen - Hermann lý giải Matthew ở phương diện này diễn xuất, giải thích nói,“Ta cần liên hệ truyền thông, mua quan hệ xã hội văn chương vì ngươi cùng Vua Bọ Cạp ở trên truyền thông mặt tạo thế ! ngươi cùng kịch tổ Bắc Mĩ tuyên truyền thông cáo vừa mới bắt đầu, kế tiếp muốn đi rất nhiều thành thị, ngươi mỗi đến một tòa thành thị, muốn hay không hàng loạt fan điện ảnh giơ Vua Bọ Cạp áp phích đi tiếp cơ? Muốn hay không phần đông fan điện ảnh vây đổ tại ngươi vào ở khách sạn chờ đợi kí tên? Muốn hay không địa phương truyền thông tại đưa tin [ xác ướp trở về ] khi trọng điểm nhắc tới ngươi? Này mấy đều cần thông qua tin cậy cơ cấu đi thuê !”

Matthew trầm mặc, giống như hai mươi vạn dollar xác thật không tính nhiều, còn khả năng không đủ.

“Này mấy đều có khả năng hình thành theo số đông hiệu ứng !” Helen - Hermann đơn giản giải thích,“Để người cảm giác Vua Bọ Cạp phản ứng rất tốt, ngươi này diễn viên cũng rất thụ fan điện ảnh hoan nghênh, có thể hấp dẫn đến càng nhiều người cùng truyền thông chú ý ngươi cùng Vua Bọ Cạp ! cũng liền có thể mang cho Universal ảnh nghiệp tin tưởng.”

“Được rồi !” Matthew bất cứ giá nào , hai mươi vạn dollar tuy rằng là bút cự khoản, nhưng còn chưa tới khiến hắn sơn cùng thủy tận tình cảnh,“Ta quay đầu hoa mười vạn dollar đến công ty trướng thượng.”

Helen - Hermann gật gật đầu, nhìn Matthew, nói,“Này đối với ngươi, với ta mà nói, đều là khó được cơ hội ! ngươi tối có ưu thế động tác cùng chiến sĩ loại hình, phim còn có thể mượn dùng đến [ xác ướp ] cùng [ xác ướp trở về ] đại bán ưu thế, thất bại phiêu lưu gấp bội hạ thấp, chế tác nhân Sean - Daniel cùng đạo diễn Stephen - Sommers còn rất thưởng thức ngươi...... Ta tìm không thấy so hiện tại càng tốt cơ hội !”

“Ngươi yên tâm.” Matthew đồng dạng chăm chú nói,“Ta đem hết có khả năng.”

Hắn biết, chỉ cần vượt qua một bước này, liền có thể trở thành nam chính, tương lai phim lại vượt qua thành công một bước kia, hắn tối thiểu có thể từ một phổ thông diễn viên tiến vào đến tiểu minh tinh hàng ngũ trong.

Hollywood ngôi sao, này vốn là hắn dấn thân vào ảnh thị nghề mục tiêu !

Helen - Hermann theo sau muốn ăn khuya, cùng Matthew vừa ăn vừa thương nghị một ít chi tiết phương diện sự, hai người cũng đạt thành chung nhận thức, hạ thấp đối thủ cạnh tranh thực lực, chủ yếu do Matthew xem thời cơ đến nắm chắc, tạo thế phương diện này, do càng thêm chuyên nghiệp hóa Helen - Hermann phụ trách, Matthew tắc toàn lực phối hợp hắn.

Mặt khác, muốn đánh ra bộ phận dự toán cấp Elena - Boyar, song phương quen thì quen, nhưng Elena - Boyar không có khả năng đương miễn phí lao động.

Cùng lúc đó, hai người còn muốn cùng Sean - Daniel cùng Stephen - Sommers bảo trì liên hệ, đúng lúc nắm giữ bọn họ bên kia mới nhất tiến triển.

Vẫn ở Helen - Hermann căn hộ đợi đến nửa đêm, Matthew mới rời đi phản hồi phòng mình, theo sau còn có lâu dài tuyên truyền chi lữ đang chờ hắn.

Đồng dạng, cũng đang đợi Brendan - Fraser.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 144: Ta Mới Là Vai Chính

Cầu phiếu đề cử ! cầu vé tháng !

Chicago O'Hare quốc tế sân bay, mười mấy sân bay bảo an trận địa sẵn sàng đón quân địch, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện trận doanh rõ ràng hai đại đám người, trong đó một đám người lấy thanh thiếu niên làm chủ, ước chừng có hơn một trăm nhân, một nhóm người khác cầm trường thương đoản pháo, rõ ràng đều là phóng viên, đại khái hơn mười .

Nhân viên bảo vệ được đến thông tri, phòng ngừa những người này tiến vào sân bay bên trong.

“Còn có tiếp cơ nhân.”

Phóng viên trung, một nữ phóng viên nhìn bên kia, hỏi bên cạnh một khác gia báo xã nam phóng viên,“Kịch tổ rất được hoan nghênh a.”

Cái kia nam phóng viên chỉ chỉ các fan điện ảnh,“Hình như là vi người nào đó tiếp cơ.”

Hắn là chuyên môn chạy tới bên này , hai ngàn dollar không tính nhiều, nhưng cũng là nửa tháng thu nhập, hơn nữa [ xác ướp trở về ] kịch tổ vốn là hiện tại giải trí nhiệt điểm, báo xã cũng rất chú ý phương diện này tin tức.

“Thời gian chênh lệch không nhiều .” Fan điện ảnh bên kia, một đầu lĩnh nhân nhìn nhìn đồng hồ, đối với chung quanh nhân nói,“Bắt đầu đi !”

Chung quanh fan điện ảnh phân phân từ trong bao lấy ra các loại áp phích, cao nâng cao tại đỉnh đầu, tuy rằng áp phích hình thức bất đồng, nhưng mặt trên nhân vật chính phần lớn là cùng một -- Vua Bọ Cạp !

Bất quá, rìa ngoài cùng vị trí lại có bất đồng nhất trương.

Một hai mươi tuổi tả hữu fan điện ảnh giơ áp phích không phải Vua Bọ Cạp, mà là một tại lửa đạn khói thuốc súng xung tay cầm Chicago máy chữ xung phong Mĩ quốc đại binh !

“Ngươi là ai?”

Người này bên cạnh nữ hài nhìn hắn áp phích hỏi,“Như thế nào cử như vậy một bức áp phích.”

Người nọ chỉ chỉ nữ hài áp phích, hỏi,“Các ngươi hay không là tiếp Matthew - Horner cơ?”

“Đúng vậy.” Nữ hài không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này , lấy rất kiêu ngạo giọng điệu nói,“Chúng ta đều là Matthew - Horner người ủng hộ.”

“Ta cũng vậy a.” Người nọ buông xuống trên tay áp phích, hướng nữ hài triển lãm một chút,“Ta phi thường thích Matthew tại Band of Brothers trung biểu diễn Ronald Speirs thượng úy, đây là Ronald Speirs áp phích.”

“Úc......” Nữ hài bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch này cùng chính mình không phải một đường nhân.

Phóng viên bên kia, nhìn fan điện ảnh giơ lên áp phích, không ít người nghi hoặc,“Vua Bọ Cạp? Matthew - Horner?”

“Vua Bọ Cạp tại fan điện ảnh trong phản ứng phi thường tốt.” Tên kia nam phóng viên rất hiểu được lấy tiền làm việc đạo lý, đối với chính mình các đồng hành nói,“Matthew - Horner nghe nói là Hollywood đang nhanh chóng quật khởi một danh tân nhân diễn viên. Xuất đạo đến nay, biểu diễn qua Angelina - Jolie cùng Winonna - Ryder hợp tác Girl, Interrupted, tại Ridley - Scott Gladiator trung làm qua vai phụ, đảm nhiệm qua Britney - Spears mv nam chính, bị Tom - Hanks tự mình lựa chọn biểu diễn Band of Brothers thứ bốn nhậm liên trưởng......”

Hắn cuối cùng lại bổ sung nói,“Hơn nữa đều không là người qua đường nhân vật, cho dù là tham diễn đệ nhất bộ phim Girl, Interrupted, cũng là có lời kịch nhân vật.”

Nghe được một chuỗi dài vang đương đương danh tự, không thiếu phóng viên đều bị hấp dẫn , còn có người nói,“Xem này lý lịch mà nói, này danh diễn viên rất không phải bình thường, qua hội ta trọng điểm phỏng vấn hắn.”

Sân bay lối ra truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, lục tục có người đi ra, lại qua ba phút, nhân lưu lượng dần dần thưa thớt, một đám kéo hành lý, đeo kính đen nam nam nữ nữ xuất hiện .

“Đến !”

Có mắt sắc phóng viên nhắc nhở, người tới chính là [ xác ướp trở về ] kịch tổ chủ yếu diễn chức nhân viên.

“Matthew - Horner......”

Fan điện ảnh bên kia lập tức truyền đến loạn thất bát tao tiếng hô,“Vua Bọ Cạp ! xem bên này !”

“Matthew, chúng ta yêu ngươi !”

“Ta yêu Vua Bọ Cạp......”

Này mấy tiếng hô lập tức truyền đến kịch tổ bên này.

Rachel - Weisz hướng bên kia nhìn thoáng qua, tự mình cùng công tác nhân viên triều bãi đỗ xe đi.

Matthew đương nhiên thấy được fan điện ảnh giơ áp phích, không khỏi cảm thán những người này chuyên nghiệp tính, áp phích lấy Vua Bọ Cạp làm chủ, trung gian còn kèm theo Evelyn cùng Imhotep, sẽ không để người nhìn liền hoài nghi.

Phóng viên dẫn đầu xông tới, fan điện ảnh cũng tưởng đi lên, lại bị nhân viên bảo vệ ngăn cản.

Có phóng viên đầu tiên ngăn chặn đi ở phía trước Rachel - Weisz, nhưng càng nhiều phóng viên ngăn ở Matthew trước mặt.

“Matthew - Horner tiên sinh.” Một nam phóng viên lớn tiếng hỏi,“Có nhiều như vậy fan điện ảnh lại đây tiếp cơ, có phải hay không rất ngoài ý muốn?”

“Đúng vậy ! cự đại kinh hỉ !” Matthew một bộ cảm động không biết nên nói cái gì hảo bộ dáng,“Ta phi thường kích động ! ta không nghĩ tới, fan điện ảnh sẽ như vậy thích ta nhân vật, ta hiện tại không thể biểu đạt tâm tình của ta......”

Bởi vì gọi điện thoại dừng ở cuối cùng Brendan - Fraser vừa vặn từ sân bay lối ra đi ra, nhìn thấy đều là Vua Bọ Cạp áp phích, nghe được đều là truyền thông phóng viên cùng Matthew - Horner chẳng biết xấu hổ cho nhau thổi phồng, trực giác được buồn nôn.

“Kia vài fan điện ảnh cùng phóng viên có phải hay không đều chưa trưởng đầu óc?” Brendan - Fraser trừng bên kia, trong lòng buồn bực,“Ta mới là nhân vật chính ! ta mới là nhân vật chính a !”

Phóng viên phỏng vấn hoàn Matthew, bắt đầu đi phỏng vấn người khác, bên kia fan điện ảnh nhiệt tình không giảm, bị sân bay nhân viên bảo vệ ngăn ở bên ngoài, còn đang không ngừng hô to.

“Matthew ! Matthew - Horner !”

“Chúng ta yêu ngươi, Matthew !”

“Vua Bọ Cạp rất khốc !”

Đi theo người sản xuất Sean - Daniel nhìn thấy này mấy, không khỏi khẽ gật đầu, lại đây nhắc nhở Matthew,“Đi cho bọn họ kí tên đi.”

Matthew vùng thoát khỏi phóng viên, lập tức đi đến fan điện ảnh bên kia, tiếp nhận một vị fan điện ảnh trong tay bút, tại fan điện ảnh đưa qua bản tử cùng áp phích bên trên không ngừng kí tên, còn có mấy cái fan điện ảnh, thỉnh cầu đem danh ký tại văn hóa sam thượng, Matthew cũng nhất nhất thỏa mãn.

Hắn thủy chung đều lấy nhiệt tình thân thiết tươi cười, đến đối mặt này mấy fan điện ảnh.

Bên kia, vài danh phóng viên tìm tới Brendan - Fraser, Brendan - Fraser vừa thầm than này mấy phóng viên còn không ngốc, có điểm ánh mắt thời điểm, trong đó một danh nam phóng viên hỏi ra khiến hắn tương đương xấu hổ vấn đề.

“Brendan......” Kia phóng viên thanh âm tương đối lớn,“Của ngươi nhân vật phản ứng không tốt, xa không bằng Vua Bọ Cạp, ngươi thế nào nhóm xem?”

“Ta thấy thế nào?” Brendan - Fraser gần nhất tích cóp quá nhiều hỏa khí, vừa điểm liền cháy, may mà còn biết khống chế,“Ta không có cái nhìn !”

Nói xong, hắn quay đầu hướng tới bãi đỗ xe bên kia đi.

Tên kia nam phóng viên cố ý lắc đầu nói,“Xem ra hắn đối Matthew - Horner rất có cái nhìn a.”

Bên cạnh một người tán đồng,“Bị một vai phụ đoạt nổi bật, có thể không sinh khí sao? Bất quá như vậy càng tốt, chúng ta có cái gì khả viết.”

Mấy cái phóng viên đều nở nụ cười, loại này bát quái mới có xem điểm, kịch tổ hoà hợp êm thấm tin tức, đừng nói bọn họ , độc giả vừa thấy đều biết giả không được.

Liên bình thường nhất thương nghiệp công ty bên trong đều ngươi tranh ta đấu, huống chi là đem danh lợi phóng đại vô số lần Hollywood?

Mặt khác diễn viên lục tục rời đi, Matthew còn tại cùng fan điện ảnh trao đổi, chung quanh có phóng viên tại chụp ảnh, Sean - Daniel xuất phát từ chính mình suy xét, không có thúc giục, ngược lại cùng một danh công tác nhân viên đứng ở không xa địa phương chờ.

Mặt khác diễn viên lục tục tiến vào trên bãi đỗ xe xe, xe là kịch tổ vào ở khách sạn cung cấp, một chiếc bên trong xa hoa đại hình bảo mẫu xe, như vậy xe cưỡi lên xa so phổ thông xe hơi thoải mái.

Brendan - Fraser ngồi ở rộng mở trên chỗ ngồi, sắc mặt không phải rất tốt, kịch tổ một đường từ Los Angeles lại đây, vô số fan điện ảnh cùng truyền thông đều tại truy đuổi Matthew - Horner, phảng phất hắn mới là này bộ phim nam chính như vậy.

So với Matthew - Horner, hắn cảm giác chính mình nhận đến lạnh nhạt, hơn nữa mỗi đến một nơi, mỗi lần nhận phỏng vấn, cơ bản đều sẽ có phóng viên hỏi nam chính bị vai phụ đoạt nổi bật sự, cho dù có hảo tâm tình mà nói, cũng biến mất vô tung vô ảnh.

Hơn nữa hắn có thể nhìn ra được đến, Matthew - Horner đối với hắn thái độ cũng tại chuyển biến, sớm nhất tại London tùng lâm trường quay quay chụp, mãi cho đến lần đầu thức, đối phương tại kịch tổ đều chỉ là hắn tiểu đệ mà thôi.

Hiện tại đâu? Matthew - Horner đã không đem hắn để vào mắt .

Bảo mẫu trên xe im ắng , không ai nói chuyện, Brendan - Fraser phụ cận không hai vị trí, không ai qua bên kia, còn lại người đều không ngốc, nhìn xem rất rõ ràng, không muốn đi xúc Brendan - Fraser rủi ro.

“Như thế nào còn không lái xe?” Brendan - Fraser đột nhiên mở miệng,“Chúng ta muốn đợi đến lúc nào?”

Không ai đáp lại hắn, tài xế quay đầu đến, nói,“Xin lỗi, vị tiên sinh này, nhân còn không tề.”

Brendan - Fraser gặp người sản xuất Sean - Daniel cũng không có đến, nhịn xuống không lại mở miệng, tiếp tục chờ lên, nghĩ đến sân bay phía trước tình hình cùng từng cái thành thị gặp được tình huống, hắn liền nôn nóng ngồi không yên.

Nếu không phải có hợp đồng trong người, hắn thật muốn rời khỏi lần này tuyên truyền hành trình !

Tài xế bỗng nhiên mở cửa xe, một danh trợ lý dẫn đầu lên xe, Matthew cùng Sean - Daniel tiếp một trước một sau lên xe, còn tại nói giỡn trò chuyện, tựa hồ phi thường vui vẻ bộ dáng.

Này hai người lên xe, nhìn nhìn, đi đến Brendan - Fraser bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống.

Matthew đầy mặt xin lỗi, đối với mọi người nói,“Xin lỗi, xin lỗi, khiến mọi người đợi lâu.”

Loại sự tình này tại kịch tổ rất thường gặp, người khác cười lắc đầu, tỏ vẻ không quan hệ.

Chỉ có Brendan - Fraser căng mặt, nghe được bên kia Matthew đối Sean - Daniel nói,“Fan điện ảnh cùng phóng viên đều quá nhiệt tình , ta lại khuyết thiếu ứng đối kinh nghiệm......”

Đây không phải được ưu việt còn khoe khoang sao?

Brendan - Fraser nháy mắt hỏa đại, nhịn không được quay đầu, nói,“Có hay không thời gian quan niệm? Khiến một xe nhân chờ ngươi chính mình?”

“Xin lỗi.” Matthew quay đầu nhìn Brendan - Fraser, cố ý lộ ra đắc ý tươi cười,“Rất xin lỗi khiến ngươi đợi lâu.”

Lời này nghe vào tai rất có thành ý, Brendan - Fraser lại có thể nhìn thấy Matthew trên mặt đắc ý, hỏa càng lớn ,“Matthew - Horner ! ngươi......”

“Đủ !” Người sản xuất Sean - Daniel đánh gãy Brendan - Fraser, đối tài xế nói,“Lái xe !”

Brendan - Fraser phẫn nộ nhìn Sean - Daniel liếc nhìn, không có lại nói.

Bảo mẫu xe rời đi sân bay, rất nhanh đi tới kịch tổ đặt khách sạn, khách sạn cửa cũng tụ tập rất nhiều fan điện ảnh, có tương đương một bộ phận giơ Vua Bọ Cạp áp phích.

Kịch tổ nhân viên xuống xe, cơ hồ là sân bay bên kia tái diễn......

“Vua Bọ Cạp như vậy được hoan nghênh?” Arnold - Vosloo rất ngạc nhiên,“Chúng ta trải qua mỗi một thành thị, đều có hàng loạt người ủng hộ.”

Kịch tổ những người khác đều tại gật đầu, vô luận là các nơi truyền thông phản ứng, vẫn là fan điện ảnh duy trì, đều rất minh xác nói cho bọn họ, Vua Bọ Cạp xác thật là phim lượng điểm, phi thường được hoan nghênh.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 145: Danh Vọng Đại Giảm

Cầu vé tháng ! cầu phiếu đề cử !

Phàm là kịch tổ trải qua thành thị, Matthew đều nhận đến fan điện ảnh nhiệt liệt hoan nghênh, trên truyền thông đề cập hắn đưa tin, cũng lấy ngay mặt làm chủ, đừng nói người khác , ngay cả hắn chính mình đều có chủng ảo giác, phảng phất Vua Bọ Cạp nhân vật này khiến hắn một đêm hồng biến toàn mĩ.

Nhưng Matthew chung quy biết chân thật tình huống, này mấy đều là Helen - Hermann kế hoạch chu mật tạo thế, chờ hắn đi đến New York thời điểm, tính cả Elena - Boyar không ngừng bôi đen Brendan - Fraser thù lao, tuyệt bút tài chính giống như lưu thủy như vậy hoa đi ra ngoài, hắn tích cóp của cải, cũng tiêu hao không sai biệt lắm .

May mà cũng gặp được hiệu quả, chung quy đây không phải trống rỗng hâm nóng, mà là có một xác thật phản ứng không sai nhân vật làm cơ sở.

Matthew tại hoạt động hiện trường gặp được hàng loạt duy trì hắn fan điện ảnh, số lượng nhiều, không có khả năng tất cả đều là thuê mà đến, phải nói đại bộ phận đều là chân thực fan điện ảnh.

Trưởng đảo Kurt trên quảng trường biển người tấp nập, vô số fan điện ảnh hội tụ nhất đường, có chút điên cuồng fan điện ảnh còn trang điểm thành Anubis bộ dáng, bất quá càng nhiều fan điện ảnh đều mặc ấn có cường tráng, hung hãn, bá đạo Vua Bọ Cạp văn hóa sam, biểu hiện chính mình đối nào đó nhân vật yêu thích.

Thậm chí, còn có người đánh ra quảng cáo -- xác ướp trở về có cái gì? Ta chỉ nhớ rõ Vua Bọ Cạp !

“Thấy được sao, Andy.” Sean - Daniel đang đứng tại quảng trường phụ cận một tòa nhà trên sân phơi, đối một hơn ba mươi tuổi người da trắng nam tử nói,“Đây chính là chân thật tình huống, Vua Bọ Cạp phi thường được hoan nghênh, ấn có nó văn hóa sam, tại bộ phận fan điện ảnh quần thể trung, đã trở thành lưu hành xu thế.”

Gọi là Andy người là Universal ảnh nghiệp chế tác bộ tổng giám Philip - Crestone trợ lý, vào lúc này nơi này, hoàn toàn có thể làm thành Philip - Crestone ánh mắt.

Sean - Daniel còn nói thêm,“Cơ hồ mỗi một trạm, đều sẽ xuất hiện cùng loại tình huống.”

“Chính là bởi vì này dạng.” Andy nở nụ cười,“Philip - Crestone tiên sinh mới khiến ta lại đây xem xem, này mấy so truyền thông cùng thống kê số liệu càng thêm chân thật a.”

Sean - Daniel không lại nhiều lời, đây không phải khí phách chi tranh, mà là nghiệp vụ tranh chấp, hết thảy đều lấy thị trường đến nói chuyện.

Tháng năm dương quang có điểm chói mắt, hai người rất nhanh trốn vào dưới dù che nắng, bởi đây là thương nghiệp phồn hoa đoạn, không dễ dàng thuê đến thích hợp nơi, bọn họ chỉ có thể tìm như vậy xây tại một đống không tính cao trên nhà lầu lộ thiên quán cà phê.

“Tránh ra !”

Phía dưới nhà lầu trung, Brendan - Fraser tiến vào hoá trang gian, phát hiện qua lại chính mình thành thục tọa vào cửa đệ nhất chiếc ghế dựa, thế nhưng bị Matthew chiếm,“Đây là của ta chỗ ngồi !”

Matthew căn bản không để ý tới hắn, buổi sáng vừa gặp qua Helen - Hermann, gõ định nào đó sự tình.

“Ngươi không có nghe đến sao?” Brendan - Fraser đối Matthew tích cóp quá nhiều bất mãn,“Đây là của ta chỗ ngồi !”

“Của ngươi?” Matthew chính là tại cố ý gây chuyện, hắn trước nhìn nhìn ghế dựa, lại nhìn nhìn hoá trang đài, xòe tay nói,“Xin lỗi, ta không thấy được tên của ngươi.”

Brendan - Fraser nheo mắt lại,“Ngươi muốn làm cái gì, Matthew - Horner?”

Matthew từ trên ghế đứng lên, nhún nhún vai nói,“Chỉ là tưởng nói cho ngươi một sự kiện.” Hắn đột nhiên vươn tay, vỗ Brendan - Fraser bả vai một chút,“Ta rất không thích này động tác.”

Hắn hừ lạnh một tiếng, cố ý nói,“Đừng nơi nơi sung lão đại. Brendan, ngươi thuộc về thế kỷ trước ! ngươi còn chưa xem hiểu sao, ngươi quá hạn .”

Brendan - Fraser sửng sốt dưới, Matthew từ hắn bên cạnh trải qua, đắc ý tiếng cười vẫn đi theo hắn ra hoá trang gian.

Matthew ra hoá trang gian, không có lập tức rời đi, ngược lại thả chậm cước bộ, muốn xác nhận chính mình khiêu khích hiệu quả, lấy Brendan - Fraser thích sung lão đại tính nết, bị hắn này kịch tổ nội tiểu đệ trước mặt châm chọc, lại thêm như thế thời gian dài tích lũy, khẳng định nộ không thể át.

Quá khứ này hơn mười ngày, tuy rằng hắn vẫn ở bất động thanh sắc kích thích Brendan - Fraser, lại chưa từng có cùng hắn ngay mặt xung đột qua, cũng không có khiêu chiến qua hắn cái loại này kịch tổ ta lão đại tâm lý.

Bang đương --

Hoá trang gian bên trong truyền đến cự đại động tĩnh, tựa hồ có cái gì đó ném xuống đất .

Nghe được này thanh âm, Matthew cũng không cần trở về lại ngắm liếc nhìn , liên tục hơn mười ngày liên tiếp không ngừng kích thích, Brendan - Fraser từng bước bước hướng cạm bẫy, này hơn mười ngày không ngừng tích lũy lửa giận, phỏng chừng đang tại hắn trong lòng hừng hực thiêu đốt.

Tới gần quảng trường trên sân phơi, Andy cùng Sean - Daniel trao đổi thực thông thuận, này cùng [ xác ướp trở về ] trước mắt tình thế cũng có quan hệ.

[ xác ướp trở về ] Bắc Mĩ box office thuận lợi phá ức, danh tiếng lại một đường đi thấp, nhận đến chênh lệch danh tiếng liên lụy, phim đã xuất hiện cao khai thấp đi xu thế, nguyên bản tuần đầu box office ra lô sau, Universal ảnh nghiệp kỳ vọng cuối cùng Bắc Mĩ box office có thể đạt tới 2 ức 5000 vạn dollar đến 2 ức 7000 vạn dollar ở giữa, hôm nay lặng yên dưới điều chờ mong trị, cho rằng [ xác ướp trở về ] hạ màn khi Bắc Mĩ box office nhiều nhất sẽ không vượt qua 2 ức 3000 vạn dollar.

Universal ảnh nghiệp bên trong cũng có càng nhiều người bắt đầu ý thức được, tiếp tục chế tác [ xác ướp ] hệ liệt tục tập có lẽ không phải một hảo lựa chọn.

Chung quy [ xác ướp trở về ] có [ xác ướp ] tích cóp nhân khí có thể tiêu hao, lại một bộ tục tác còn có nhiều như vậy nhân khí tiêu hao sao?

“Andy,” Sean - Daniel hỏi,“Thị trường bộ điều nghiên lúc nào kết thúc?”

“Nhanh, sẽ không lại duy trì liên tục quá dài thời gian.” Andy nghĩ nghĩ, nói,“Trước thứ tư, thống kê kết quả khẳng định sẽ đến Philip - Crestone tiên sinh trong tay.”

Sean - Daniel gật gật đầu, Stephen - Sommers kịch bản đã hoàn thành , đang tại sửa chữa trau chuốt, kế hoạch thư cũng tại chế định trong, chỉ cần Universal ảnh nghiệp bật đèn xanh, này hạng mục rất nhanh liền có thể đầu nhập đến thực tế lên kế hoạch trong.

Nói vậy trong khoảng thời gian này truyền thông cùng fan điện ảnh đối Vua Bọ Cạp nhân vật này phản ứng, cũng có thể truyền đến Universal ảnh nghiệp bên kia , lực cản có lẽ sẽ nhỏ một ít.

Duy nhất khuyết điểm, Matthew - Horner danh khí không đủ, tuy rằng Brendan - Fraser bởi vì phim trung tương đối bình thường biểu hiện, thu nhận rất nhiều công kích cùng chửi rủa, nhưng kêu gọi lực cũng không phải Matthew có thể so .

Đổi một nam chính đâu? Sean - Daniel tiếp lắc đầu, cứ việc hai bộ phim trung Vua Bọ Cạp không phải một người, đổi mới diễn viên phiêu lưu vẫn là quá lớn, hơn nữa trong thời gian ngắn cũng không khả năng tìm đến so Matthew - Horner càng thích hợp diễn viên.

Tuổi trẻ một đời động tác diễn viên trung, không mấy cái thành khí , thành danh tỷ như Tom - Cruise, Brad - Pitt, Nicolas Cage đám người ngược lại là rất thích hợp, ngẩng cao thù lao lại là vấn đề.

Dùng sinh xa không bằng dùng thục, huống hồ này Matthew - Horner tại Pinewood Studios quay chụp khi, cho hắn cùng Stephen - Sommers lưu lại ấn tượng tương đương khắc sâu.

Trên quảng trường hoạt động dần dần tiếp cận vĩ thanh, Andy đột nhiên phát hiện có địa phương hỗn loạn lên, không khỏi hỏi,“Bên kia làm sao?”

Sean - Daniel cũng phát hiện , nhanh chóng đứng lên, đi đến sân phơi bên cạnh, bởi cách quảng trường không xa, có thể rõ ràng nhìn thấy bên kia, hỗn loạn rõ ràng là do bác sát gợi ra .

“Giống như đánh lên .” Andy cũng đi tới.

Không cần hắn nói, Sean - Daniel cũng thấy được, sắc mặt không phải rất hảo xem, chung quy hắn là kịch tổ người phụ trách.

Trên quảng trường, nhân viên bảo vệ tách ra hai người, truyền thông phóng viên tụ tập tại chung quanh điên cuồng chụp ảnh, Sean - Daniel nhìn xem rất rõ ràng, một người rất xa lạ, một người phi thường quen thuộc.

Quen thuộc người kia, rõ ràng chính là Brendan - Fraser !

Một người khác mặc Vua Bọ Cạp văn hóa sam, phỏng chừng là một fan điện ảnh.

“Brendan - Fraser cùng fan điện ảnh phát sinh xung đột?” Andy dứt khoát không thể tin được nhìn thấy hết thảy,“Hắn điên rồi sao?”

Một minh tinh điện ảnh cùng duy trì hắn biểu diễn điện ảnh fan điện ảnh phát sinh xung đột, đây không phải nổi điên là cái gì?

Này dứt khoát chính là gièm pha !

Trên quảng trường xung đột không lớn, tình thế rất nhanh chiếm được khống chế, Sean - Daniel gọi cho một điện thoại, hỏi vài câu, rất nhanh lại cắt đứt .

“Phát sinh chuyện gì?” Andy hỏi.

Sean - Daniel thở dài, nói,“Một vị fan điện ảnh muốn tìm Brendan - Fraser kí tên, không biết vì sao, Brendan - Fraser tâm tình rất kém cỏi, bởi vì fan điện ảnh mặc ấn có Vua Bọ Cạp văn hóa sam cự tuyệt kí tên, fan điện ảnh đối với hắn loại này không thể nói lý lấy cớ không thể lý giải, đại khái nói câu không quá dễ nghe mà nói, hai người khởi ngôn ngữ xung đột, Brendan - Fraser động thủ đem cái kia fan điện ảnh đánh.”

Andy không quá minh bạch,“Hắn vì sao cự tuyệt cấp mặc ấn có Vua Bọ Cạp văn hóa sam fan điện ảnh kí tên?”

“Đây không phải lần đầu tiên .” Sean - Marshall có vẻ thật bất đắc dĩ,“Phỏng chừng là Vua Bọ Cạp đoạt hắn này nam chính nổi bật, mất hứng đi.”

Hắn nhún nhún vai,“Brendan - Fraser vẫn tự nhận là kịch tổ lão đại, loại sự tình này......”

Sean - Daniel không có đi xuống nói, Andy có thể minh bạch hắn ý tứ, không khỏi lắc lắc đầu, hiện tại Brendan - Fraser, như thế nào đương một bộ đại chế tác nhân vật chính?

Chờ bọn hắn hai hạ đến dưới lầu thời điểm, không biết ai thế nhưng báo cảnh, cảnh sát mang đi xung đột hai vị đương sự, lại hướng người chung quanh làm ghi chép, trước mắt bao người, Brendan - Fraser nghĩ đều lại không xong.

Sean - Daniel rất rõ ràng, việc này tất nhiên ở trên truyền thông dẫn phát sóng to gió lớn, nhưng hắn nộp tiền bảo lãnh Brendan - Fraser hành động lại không phải phi thường mau, mãi cho đến vào lúc ban đêm, Brendan - Fraser mới từ trong cảnh cục đi ra.

Sự tình phát triển không có bất cứ ngoài ý muốn, trên hệ thống mạng ngày đó liền xuất hiện tương quan tin tức, truyền thống báo chí cùng đài truyền hình, ngày hôm sau cũng tiến hành đưa tin, truyền thông nhất trí chỉ trích Brendan - Fraser, vị này Hollywood ngôi sao danh vọng đại giảm.

Bách với Universal ảnh nghiệp cùng trù tính công ty áp lực, Brendan - Fraser công khai giải thích, lại không cách nào vãn hồi té ngã nhân khí.

“Hiện tại tình thế rất rõ ràng .” New York một nhà khách sạn phòng bên trong, Helen - Hermann đối Matthew nói,“Ta vừa từ Universal ảnh nghiệp được đến tin tức, Universal ảnh nghiệp cao tầng đối với Brendan - Fraser phi thường bất mãn, đang tại cùng hắn trù tính công ty tiến hành thương lượng,[ xác ướp ] trong ngắn hạn mở ra tục tác khả năng rất nhỏ .”

Matthew lại hảo kỳ hỏi,“Trên quảng trường sự là ngươi an bài ?”

Helen - Hermann chỉ là khiến hắn nghĩ biện pháp chọc giận Brendan - Fraser, lại chưa nói khác.

“Việc này ngươi không tất yếu biết, cũng không cần biết.” Helen - Hermann căn bản không nói ý tứ, nhắc nhở nói,“Trở về thu thập đồ đạc đi, chúng ta nên trở về Los Angeles phát động tổng công .”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 146: Thắng Được

Cầu phiếu đề cử !

Hạ xe taxi, Matthew kéo hành lý đi đến trước gia môn, quay đầu nhìn thoáng qua, mặt sau không có người, từ Los Angeles quốc tế sân bay đi ra thời điểm, mơ hồ phát hiện có cẩu tử đuổi kịp hắn, trên xe taxi số năm quốc lộ giữa các bang, hắn còn nhìn thấy có hai đi xe máy nhân ở phía sau cùng, sau này không biết đi nơi nào.

Phỏng chừng phát hiện truy tung mục tiêu giá trị hữu hạn, liền tự động buông tay , chung quy nơi này là Los Angeles, ngôi sao tập hợp, cẩu tử ném tảng đá nện đến diễn viên, nói không chừng đều so với hắn có danh.

Mở ra gia môn, tiến vào sân, hơn mười ngày không ai trụ, bên trong rơi đầy lá cây, mặt cỏ cũng có chút bất thành hình, phòng ở bên trong cũng có không thiếu tro bụi, Matthew móc ra điện thoại, liền tưởng gọi gia chính công ty phái người lại đây, tiếp nhớ tới chính mình trên tài khoản còn lại không bao nhiêu tiền mặt, vẫn là nhịn xuống.

Helen - Hermann liên hệ kia vài truyền thông cùng cơ cấu, không có khả năng cung cấp miễn phí phục vụ, có thể đạt thành hiện hôm nay hiệu quả, một phương diện là Matthew biểu diễn Vua Bọ Cạp đích xác dẫn nhân quan chú, là chỉnh bộ phim trung một trong những điểm sáng lớn nhất, một phương diện khác chính là tuyệt bút tài chính đầu nhập.

Ngắn ngủi hơn mười ngày thời gian, thêm Elena - Boyar hỗ trợ liên lạc truyền thông phóng viên, tổng cộng tiêu phí tiếp cận hai mươi vạn dollar.

Hắn trước đó không lâu còn cảm giác về sau không cần lại vì cơ bản sinh hoạt phí tổn lo lắng , hiện tại lại về đến trước giải phóng.

“Địa chủ gia cũng không lương thực dư a.”

Matthew lải nhải nhắc một câu, nhanh chóng thu thập một chút phòng, quy chỉnh hảo hành lý, nhìn nhìn thời gian, bấm gọi Britney dãy số, bên kia vẫn không ai tiếp, liền tại hắn chuẩn bị buông tay thời điểm, điện thoại chuyển được .

“Hải, Matthew.” Britney thanh âm truyền đến,“Ngươi đến Los Angeles ?”

Ngồi tựa ở trên sô pha, Matthew nói,“Đúng vậy, vừa mới vào cửa nhà.”

Britney tâm tình tựa hồ rất không sai,“Nói cho ngươi một tin tức tốt, của ta đệ nhị album thu âm hoàn thành .”

Matthew đứng lên, tâm tình đại hảo,“Thân ái , ngươi hay không là muốn theo Nashville trở lại?”

“Đoán đúng !” Britney tiếng cười truyền tới,“Nhưng không có phần thưởng ! bất quá muốn đợi một đoạn thời gian, cụ thể lúc nào trở về còn chưa định.”

“Không có việc gì.” Matthew còn nói thêm,“Ta bên này sự tình có thể xác định xuống dưới, ta đi Nashville nhìn ngươi.”

Hai người lại tại điện thoại bên trong nhàm chán một trận, Matthew cắt đứt, nghĩ có phải hay không gọi điện thoại cho Helen - Hermann? Helen - Hermann cùng hắn đồng cơ hồi Los Angeles, phỏng chừng cũng là vừa đến gia.

Đổi quần áo, đi phòng vệ sinh tắm rửa một cái, xem sắc trời không sớm, Matthew bữa tối trực tiếp muốn ngoại bán, nếm qua cơm tối sau chuẩn bị sớm điểm nghỉ ngơi, quá khứ này hơn mười ngày, tại Bắc Mĩ không ngừng bay tới bay lui, chia đều hai ngày liền đổi một thành thị, cơ bản lặp lại sân bay đến khách sạn lại đến hoạt động hiện trường sinh hoạt, cũng xác thật mệt mỏi.

Nằm xuống sau, nhất thời lại ngủ không được.

Matthew không khỏi hồi tưởng quá khứ hơn mười ngày đến phát sinh sự tình, nhất là Brendan - Fraser, vị này Hollywood ngôi sao không thể nghi ngờ bị hắn này một phương thiết kế .

Trên một đường này, Brendan - Fraser mặc dù có chút căm tức, nhưng cơ bản không có quá mức trực tiếp tìm hắn phiền toái, nhưng hắn cùng Helen - Hermann vẫn là từng bước một kích thích hắn, cuối cùng khiến hắn tích lũy lửa giận, áp qua lý trí.

Brendan - Fraser cùng hắn người đại diện muốn thôi động [ xác ướp ] hệ liệt đệ tam bộ mau chóng được duyệt, Universal ảnh nghiệp bên trong có một tiểu bộ phận nhân duy trì hắn, do đó cấp Sean - Daniel cùng Stephen - Sommers muốn thôi động Vua Bọ Cạp diễn sinh điện ảnh chế tạo chướng ngại......

Helen - Hermann cùng này hai người tiếp xúc qua, Vua Bọ Cạp diễn sinh điện ảnh nam chính khẳng định là hắn.

Xác thực điểm đến nói, hắn cùng với Brendan - Fraser ở giữa không có cá nhân mâu thuẫn, nhưng tại đây cạnh tranh kịch liệt trong giới, nhất là đối mặt như vậy một hai chọn một cơ hội, muốn thượng vị, liền đem đối thủ cạnh tranh đạp xuống.

Vào nghề đã hơn hai năm , Matthew đối Hollywood cũng có trực quan nhận thức, cơ hồ sở hữu Hollywood ngôi sao, đều là đạp lên người cạnh tranh bả vai trèo lên đến.

Chẳng lẽ hắn chạy qua, kéo Brendan - Fraser nói ngươi buông tay tiến vào hai ngàn vạn dollar câu lạc bộ cơ hội đi, ngươi buông tay , Universal ảnh nghiệp liền sẽ không đối Vua Bọ Cạp hạng mục do dự không quyết ......

Không biết Universal ảnh nghiệp triển khai thị trường điều tra kết quả như thế nào, lấy New York tuyên truyền khi tình huống phỏng đoán, hẳn là không kém .

Matthew một giấc này ngủ được đặc biệt ngon, sáng sớm hôm sau rời giường sau tinh lực mười phần, đi ra ngoài chạy một vòng, sau đó lái xe đi bắc Hollywood mua một đống sinh hoạt nhu yếu phẩm, thuận tiện tìm địa phương ăn điểm tâm, sau khi trở về bắt đầu thu thập sân, trong sân mang mặt cỏ thoạt nhìn cao lớn thượng, xử lý lên đến tương đương phiền toái.

Buổi chiều, Matthew cấp Helen - Hermann đánh điện thoại, Helen - Hermann vừa thấy Stephen - Sommers cùng Sean - Daniel, hai người ý tưởng không có bất cứ thay đổi, tiếp tục thôi động Vua Bọ Cạp diễn sinh điện ảnh, Matthew lại vẫn biểu diễn Vua Bọ Cạp.

Hơn nữa Universal ảnh nghiệp bên trong đối với Brendan - Fraser tương đương bất mãn, cho rằng cùng fan điện ảnh trực tiếp xung đột sau, trong khoảng thời gian ngắn sử dụng hắn làm một bộ đại chế tác nam chính, phiêu lưu sẽ gấp bội gia tăng.

Bất quá, Universal ảnh nghiệp còn không có làm cuối cùng quyết định, Matthew bọn họ còn muốn kiên nhẫn đợi.

Điểm ấy kiên nhẫn hắn vẫn phải có, Matthew theo sau đi Westwood khu kiện thân hội sở, tiếp tục chính mình huấn luyện.

“Nga, đại minh tinh đến.”

Vừa tiến vào quyền kích quán, hắn liền nghe đến Neborah trêu ghẹo thanh âm,“Matthew, thành danh cảm giác như thế nào?”

Matthew đi đến nhiệt thân khu, chuẩn bị trước làm nhiệt thân, đồng thời nói,“Không bất cứ cảm giác.” Hắn xòe tay, nói đùa nói,“Ta từ bãi đỗ xe đi đến hội sở, gặp thật nhiều nhân, thế nhưng không có một tìm ta kí tên.”

Có công tác nhân viên tại bang Matthew chuẩn bị găng tay quyền anh, thấu thú nói,“Phỏng chừng là Los Angeles ngôi sao nhiều lắm, mọi người đều thói quen .”

Chung quanh người đều nở nụ cười, Westwood khu tới gần Beverly Hills, thường xuyên có thể nhìn thấy Hollywood ngôi sao ẩn hiện.

Một khác danh công tác nhân viên lúc này nói,“Matthew, ta xem [ xác ướp trở về ], của ngươi nhân vật phi thường bổng !”

“Cám ơn.”

Matthew cho người ta cảm giác, cùng qua lại không bất cứ thay đổi, làm xong nhiệt thân, đội quyền bộ, đi theo Neborah trước làm thân thể phối hợp tính huấn luyện, cùng chuyên nghiệp tuyển thủ bất đồng, hắn dù sao cũng là danh diễn viên, Neborah cường điệu huấn luyện còn là hắn thân thể phối hợp tính.

Từ ban sơ nhiệt thân, đến mặt sau chuyên nghiệp hóa huấn luyện, Matthew đều phi thường nghiêm túc, hắn đang vì kế tiếp điện ảnh làm chuẩn bị, Sean - Daniel cùng Stephen - Sommers sớm liền đối Helen - Hermann để lộ, Vua Bọ Cạp diễn sinh điện ảnh sẽ có một hoàn toàn mới cố sự, thời gian bối cảnh đặt ở cổ Ai Cập thời kỳ, là một bộ kỳ huyễn động tác điện ảnh, trong đó sẽ có đại lượng động tác cảnh tượng, nhất là làm nhân vật chính Vua Bọ Cạp.

Hôm nay, Vua Bọ Cạp diễn sinh điện ảnh được duyệt khả năng tính vô hạn tăng lớn, hắn cũng muốn vì này bộ phim bắt đầu làm chuẩn bị .

Muốn đánh ra hiệu quả xuất sắc động tác hí, cần không chỉ là đặc hiệu.

Universal ảnh thành, lệ thuộc vào Universal ảnh nghiệp làm công khu nội, Universal ảnh nghiệp chế tác bộ tổng giám Philip - Crestone vừa nghe xong trợ lý Andy hội báo.

“Động thủ người là Brendan - Fraser, fan điện ảnh coi như khắc chế.” Andy cuối cùng nói,“Fan điện ảnh mặc dù ở kịch tổ khuyên bảo dưới, buông tay đi pháp luật trình tự tính toán, nhưng tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, Brendan - Fraser......”

Philip - Crestone lắc lắc đầu,“Không cần phải xen vào hắn , chúng ta tạm thời sẽ không lại cùng hắn hợp tác.”

Không nói khác, đơn thuần từ phiêu lưu khống chế góc độ suy xét, trong khoảng thời gian ngắn cùng Brendan - Fraser hợp tác cũng muốn thận trọng.

Andy lại nói vài câu, Philip - Crestone gật gật đầu,“Ta biết, ngươi trước ra ngoài đi.”

Gặp lão bản không mặt khác sự, Andy xoay người rời đi, ra văn phòng thời điểm, vừa lúc nhìn thấy chế tác bộ phó tổng giám Jett - Breton đi tới.

“Philip ở sao?” Jett - Breton trong tay cầm một phần văn kiện.

Andy lễ phép cười cười, trả lời,“Tại văn phòng.”

Jett - Breton triều Andy gật đầu, xoay người vào văn phòng, cùng Philip - Crestone chào hỏi, ngồi ở hắn bàn công tác đối diện trên ghế, đem văn kiện đặt ở Philip - Crestone trước mặt.

“Đây là thị trường bộ hơn mười ngày đến điều tra thống kê tổng kết......” Jett - Breton tận lực ngắn gọn nói,“Tại Bắc Mĩ vượt qua mười một vạn nhân thụ phóng giả trung,[ xác ướp trở về ] này bộ phim sở hữu nhân vật, do Rachel - Weisz đóng vai Evelyn là được hoan nghênh nhất nhân vật, tiếp theo là Matthew - Horner biểu diễn Vua Bọ Cạp.”

Hắn cũng là vì công tác, không chút nào không dám nói,“Ta lúc trước phán đoán có lầm. Đồng dạng là này mấy thụ phóng giả trung, tại bị hỏi cùng Vua Bọ Cạp độc lập thành phiến hay không sẽ quan khán khi, 30% nhân có quan khán ý đồ.”

Như vậy số liệu đã rất không sai , đặc biệt đối một bộ phim vai phụ mà nói.

Có một lần, hắn ở nhà cùng mười sáu tuổi nhi tử nói đến bộ điện ảnh này, không nghĩ tới nhi tử cũng phi thường thích Vua Bọ Cạp, hỏi nguyên nhân khi, nhi tử trả lời rất đơn giản, Vua Bọ Cạp đủ soái đủ khốc đủ cường tráng, đặc biệt giống nam nhân, giống hắn nằm mơ đều tưởng trở thành tràn ngập nam tính mị lực nhân !

Làm chuyên nghiệp nhân sĩ, hắn biết rõ, Hollywood cũng không khuyết thiếu soái ca, nhưng không phải từng cái soái ca đều có thể tại màn ảnh trung bị người xem sở nhận, một có thể bị tương đối rộng khắp người xem nhận , có nhan, có thân hình lại có khí chất soái ca, đối một bộ giải trí điện ảnh thương nghiệp giá trị, thường thường có thật lớn xúc tiến tác dụng.

“Mặt khác.” Jett - Breton còn nói thêm,“Chúng ta liên hợp truyền thông cùng hệ thống mạng trang web cổng thông tin làm điều tra trung, Vua Bọ Cạp được hoan nghênh trình độ đồng dạng gần với Evelyn.”

Philip - Crestone lật ra văn kiện nhìn lên, này đề cập đến một hoàn toàn mới điện ảnh hạng mục, hắn nhìn xem phi thường cẩn thận.

Jett - Breton mà nói còn chưa xong,“Còn có, truyền thông đối với Vua Bọ Cạp đánh giá đều thiên hướng ngay mặt, cũng có lợi cho tương lai phim tuyên truyền.”

“Ân.” Philip - Crestone ánh mắt rời đi tư liệu,“Sean buổi sáng đi tìm ta, Stephen - Sommers đã hoàn thành kịch bản.”

Jett - Breton không có mở miệng, hắn đã biểu lộ thái độ.

Philip - Crestone đứng lên, nói,“Đem này tân hạng mục đẩy vào được duyệt thẩm tra, tốt nhất tại [ xác ướp trở về ] hạ màn tiền có thể hoàn thành.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 147: Kiên Trì Sơ Tâm

Cầu vé tháng cùng phiếu đề cử !

Trở lại Los Angeles, Matthew sinh hoạt không có quá nhiều biến hóa, trừ ngẫu nhiên sẽ gặp được cẩu tử gây rối, mặt khác phương diện cùng trước đây không sai biệt lắm, hơn nữa cẩu tử cũng sẽ không đuổi theo không buông, Los Angeles thật sự là có rất nhiều nhân so với hắn càng có tin tức giá trị cùng giải trí giá trị, cho nên đại bộ phận cẩu tử đều là chụp mấy tấm ảnh chụp liền đi.

Bởi còn tại tiến hành đọc viết luyện tập, mỗi ngày hắn đều sẽ mua đến một đống đại báo tiểu báo, trừ hữu hạn vài lần, rất ít có thể ở trên báo chí nhìn thấy chính mình, so sánh dưới, Vua Bọ Cạp ảnh sân khấu cùng áp phích xuất hiện số lần càng nhiều.

Tựa hồ truyền thông còn chưa đem Vua Bọ Cạp cùng hắn như vậy một phổ thông diễn viên triệt để liên hệ cùng một chỗ.

Matthew biết không có thể sốt ruột, hiện tại là Bắc Mĩ điện ảnh kỳ nghỉ hè, các loại giải trí tin tức ùn ùn, tại [ xác ướp trở về ] tuyên truyền mở rộng tạm thời kết thúc sau, tương quan tin tức nhận đến vắng vẻ lại bình thường bất quá .

Đừng nói hắn cùng Vua Bọ Cạp, ngay cả phía trước truyền thông sao ồn ào huyên náo Brendan - Fraser ẩu đả fan điện ảnh sự kiện, phảng phất đều dần dần sa sút đi xuống.

Về phần Vua Bọ Cạp diễn sinh điện ảnh, hắn trước mắt chỉ có thể đợi.

Có thể làm công tác đều làm, Helen - Hermann vẫn cùng Sean - Daniel cùng Stephen - Sommers vẫn duy trì liên hệ, đã có tin tức truyền tới, Universal ảnh nghiệp chính thức thôi động này hạng mục tiến vào xét duyệt giai đoạn, muốn bọn họ triệt để mở ra đèn xanh, còn muốn đợi một đoạn thời gian.

Helen - Hermann cố ý dặn dò qua hắn, tạm thời không cần cùng Sean - Daniel, Stephen - Sommers cùng Universal ảnh nghiệp tiếp xúc, càng không thể cho đối phương bất cứ hứa hẹn, sở hữu nghiệp vụ đàm phán đều giao cho nàng đến xử lý, để tránh xuất hiện không cần thiết biến hóa.

Matthew hôm nay nhìn xem rất rõ ràng, đề cập đến ích lợi đàm phán, diễn viên tận lực không cần ra mặt, tốt nhất đều do người đại diện đi làm, tránh cho song phương bởi vì ích lợi xé rách da mặt, có thể lưu lại nhất định lượn vòng đường sống.

Người đại diện cùng người sản xuất hoặc là công ty sản xuất phim đàm cương , diễn viên có thể đem sự tình đẩy đến người đại diện trên đầu, nếu là mặt đối mặt đàm băng , kia liền xấu hổ .

Hơn nữa này cũng phù hợp [ California nhân tài dự luật ] cùng diễn viên công hội tương quan quy định.

Đọc năng lực đề cao sau, hắn chuyên môn nhìn không thiếu như là [ California nhân tài dự luật ] linh tinh cùng Hollywood có liên quan bộ sách cùng với điều nội quy, đối Hollywood này giới lý giải xa không phải hơn một năm phía trước có thể so sánh .

Hollywood không thể nghi ngờ là một hồi danh lợi trò chơi, trò chơi đều có nhất định quy tắc, tỷ như các diễn viên muốn dựa vào người đại diện thu hoạch công tác đợi đã (vân vân).

Trải qua hơn hai năm hợp tác, Matthew cũng tín nhiệm Helen - Hermann năng lực, cứ việc Thiên Sứ trù tính công ty hôm nay đại lý số lượng phần đông tiểu diễn viên nghiệp vụ, hắn lại là đạt được tài nguyên nhiều nhất một.

Hơn nữa hắn còn được đến tin tức, lần này dùng cho vận tác tiêu phí xa không chỉ kia hai mươi vạn dollar, Thiên Sứ trù tính công ty còn đầu nhập vào một bút tiền, này bút tiền đương nhiên không phải vì giúp hắn, Helen - Hermann như vậy khôn khéo nhân, làm sao có khả năng tại hắn trên người trống rỗng tiêu phí mấy vạn dollar.

Helen - Hermann mục đích , Matthew ẩn ẩn có thể đoán được, nàng tại đây hạng mục bên trên, muốn có càng nhiều ý đồ.

Không thể không nói, nữ nhân này mưu đồ rất lớn, rất có khả năng thành công.

Đương nhiên, có dã tâm có ý đồ người đại diện, cũng phù hợp hắn cần, nếu có chỉ biết là hỗn ăn chờ chết người đại diện, hắn cũng sẽ không một đường tương đối thuận lợi đi đến hiện tại.

Matthew biết, chính mình so đại đa số người qua đường xuất thân diễn viên muốn may mắn nhiều.

Gần nhất mấy ngày này, Matthew tạm thời nhàn xuống dưới, nguyên bản muốn đi Nashville vấn an Britney, nhưng Britney hành trình lại có biến hóa, muốn đi quay chụp album mới mv, hắn đành phải tiếp tục chờ ở Los Angeles.

Thời gian đầy đủ, hắn thích hợp tiến hành một chút bản thân tổng kết cùng tương lai kế hoạch.

Tổng kết tương đối đơn giản, hiện tại tiền còn lại không bao nhiêu, danh khí hơi chút có điểm, kỹ xảo biểu diễn tồn tại rất nhiều chỗ thiếu hụt, cự ly bước đầu mục tiêu còn rất xa.

Tương lai kế hoạch phương diện, trên công tác có thể xác định sự tình, tạm thời chỉ có Vua Bọ Cạp diễn sinh điện ảnh, Universal ảnh nghiệp nếu đẩy vào đến được duyệt xét duyệt trong, cuối cùng thành hàng khả năng thật lớn.

Đọc báo xem sách còn muốn kiên trì, kiện thân huấn luyện cùng quyền kích huấn luyện cũng muốn tiếp tục, Neborah hoàn cấp hắn đề cử một vị tự do vật lộn giáo luyện, khiến hắn có hứng thú mà nói có thể đi luyện luyện, đối với đề cao thân thể năng lực rất có giúp, cũng có ích cho tương lai động tác hí quay chụp.

Viết luyện tập cũng muốn kiên trì, hắn thường xuyên sẽ đổi mới Blog, một ngày một lần rất khó làm đến, mỗi tuần hai ba lần vẫn phải có, đáng tiếc là trên blog chú ý nhân thủy chung hữu hạn.

Mặt khác chính là trọng yếu nhất kỹ xảo biểu diễn tôi luyện , từ Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học huấn luyện ban tốt nghiệp sau, hắn không lại nhận qua hệ thống biểu diễn học tập, bình thường làm nhiều nhất là các loại bắt chước luyện tập.

Matthew chăm chú tổng kết một chút, chính mình kỹ xảo biểu diễn đại khái tại bình thường tiêu chuẩn, ứng đối yêu cầu không tính cao thương nghiệp giải trí điện ảnh hoặc là lấy động tác vi chủ nhân vật không tính nhiều khó, nhưng gặp gỡ giống như Huth trung sĩ kia trường thâm trầm vai diễn, liền tương đối cố hết sức .

Hắn rất lạc quan, cảm giác đây cũng là hảo sự, thuyết minh chính mình kỹ xảo biểu diễn còn có tiến bộ rất lớn không gian.

Vì khiến kỹ xảo biểu diễn có thể càng nhanh tiến bộ, Matthew chuyên môn đi bái phỏng tại Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học lão sư David - Astor.

“Một người biểu diễn tiêu chuẩn muốn trong khoảng thời gian ngắn đề cao, rất khó.”

Bắc Hollywood một gian quán cà phê bên trong, David - Astor ngồi ở gần cửa sổ vị trí, ngửi cà phê hương vị, cùng đối diện Matthew nói,“Như vậy biểu diễn thiên tài ta không có gặp qua, ta đã thấy nhiều nhất đều là từng bước tôi luyện kỹ xảo biểu diễn nhân.”

Matthew nâng chung trà lên, uống một ngụm, hắn đến hiện tại đều không thích ứng cà phê hương vị, muốn là một ly hồng trà.

“Nhưng rất nhiều người kỹ xảo biểu diễn bình bình, lại thành danh .” Hắn buông xuống chén trà,“Còn trở thành cự tinh.”

David - Astor nở nụ cười,“Cho dù là loại này nhân, kỹ xảo biểu diễn cũng có thể đạt tới cơ bản yêu cầu.” Hắn bỗng nhiên lắc lắc đầu,“Nhưng đại bộ phận diễn viên trở thành ngôi sao diễn viên sau, liền sẽ mất đi động lực, biểu diễn trì trệ không tiến, diễn bất cứ nhân vật đều diễn thành chính hắn.”

Lời này Matthew tán đồng, hắn liền thấy qua như vậy diễn viên, tỷ như Vin Diesel, nhớ rõ hắn biểu diễn bất cứ nhân vật, đều là một bộ dáng, mặc kệ diễn là ai, vĩnh viễn đều là Vin Diesel.

“Ta không tưởng trở thành này dạng diễn viên.” Matthew nói.

“Ngươi là rất cố gắng nhân.” David - Astor sờ sờ chính mình đầu trọc,“Hiện tại cũng có chút danh tiếng , phải nhớ phải bảo trì sơ tâm.”

Matthew biết đây là rất chân thành đề nghị, chăm chú nói,“Ta sẽ .”

David - Astor đột nhiên mặt hiện do dự, thở dài, vẫn là nói,“Ngươi là ta giáo qua diễn viên trung, tối hiểu được cố gắng nhân, nhưng nghiêm khắc nói lên, tại kỹ xảo biểu diễn tôi luyện mặt trên, ngươi đi lộ không phải rất chính xác, ngươi hiện tại đi là một con đường tắt, cũng là một điều đường lệch.”

“Ta rất tưởng thành công .” Matthew không lưu tâm, cười nói,“Cũng rất cần thành công.”

David - Astor cũ nói nhắc lại,“Đơn thuần bắt chước là không có tiền đồ , như vậy biểu diễn cũng là không có linh hồn , ngươi không có khả năng vẫn dựa vào bắt chước đi xuống.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu.

Gặp Matthew có thể nghe được vào chính mình mà nói, David - Astor tiếp tục nói,“Ngươi gần nhất vẫn ở biểu diễn phim hành động, kế tiếp nhân vật còn khả năng là phim hành động. Matthew, loại hình này phim quá mức chú trọng thân thể ngoại tại bày ra, vốn của ngươi ngoại hình điều kiện liền không sai, nếu lại lấy loại hình này phim thành danh, ngươi sẽ tại rất dài thời gian bên trong, bị thụ học viện phái cùng bình luận giới khinh bỉ.”

“Này......” Matthew cười gượng một tiếng,“Rất xa xôi .”

Xác thật, có thể khiến học viện phái cùng điện ảnh bình luận giới chú ý tới, tiểu minh tinh đều rất khó làm đến.

David - Astor là cái loại này tương đối lạc hậu điện ảnh diễn viên, còn nói thêm,“Thích hợp nhất người trẻ tuổi đường, là đi trước độc lập tiểu chế tác trung tôi luyện kỹ xảo biểu diễn, đẳng kỹ xảo biểu diễn không sai biệt lắm , có thể lấy mấy cái giải thưởng , lại chuyển chiến thương nghiệp chế tác, đồng thời tiếp tục chiếu cố phim văn nghệ, như vậy thương nghiệp cùng danh tiếng có thể......”

Hắn bỗng nhiên cười lắc đầu,“Là ta suy nghĩ nhiều, ngươi cự ly này tầng cấp xác thật có chút xa.”

Matthew biết đây là diễn viên giới chủ lưu lộ tuyến, nếu không có cơ hội mà nói, hắn cũng có thể đi qua loại này lộ tuyến, hiện tại lại không tất yếu suy xét , chẳng lẽ buông tay một bộ kỳ huyễn phim hành động nam chính không làm, lại một đầu chui vào độc lập giới điện ảnh kia trong ao nước bùn kia?

Hắn nhưng là nghe Helen - Hermann nói qua, độc lập giới điện ảnh xa so thương nghiệp giới điện ảnh hỗn loạn......

“David,” Matthew ăn ngay nói thật,“Ta không có khả năng buông tay hiện tại cơ hội.”

“Ta minh bạch.” David - Astor hơn nửa đời đều tại Hollywood trầm phù, cuối cùng cũng không có hỗn ra bao nhiêu lớn thành quả, tự nhiên biết loại tâm tính này,“Ta còn là câu nói kia, đừng quên sơ tâm.”

“Ân.” Matthew lại rất chăm chú gật gật đầu.

David - Astor nhìn nhìn đồng hồ,“Matthew, đến giai đoạn này, ta có thể giúp ngươi không nhiều , ngươi cần băng ghi hình mà nói, tùy thời đều có thể tới tìm ta.”

“Lần trước kia phê còn chưa nghiên cứu hoàn.” Matthew cười cười,“Qua đoạn thời gian ta lại đi ngươi kia đổi. David, ta sẽ tiếp tục phiền toái ngươi.”

David - Astor đứng lên,“Ta tùy thời hoan nghênh.”

Qua sẽ còn có biểu diễn khóa muốn lên, David - Astor dẫn đầu ly khai tiệm cà phê, Matthew trả tiền sau, cũng ra tiệm cà phê.

Đối với David - Astor, hắn rất tôn trọng, này nhân giúp hắn không phải bởi vì bất cứ ích lợi thúc giục, mà là thưởng thức hắn cố gắng, tại đủ khả năng phạm vi bên trong không cầu hồi báo giúp hắn.

Tại Hollywood loại này nhân rất ít, càng nhiều là giống hắn loại này nhân.

Matthew nhìn nhìn thiên không tươi sáng Thái Dương, hướng tới ô tô bên kia đi, đi đến nhị thủ Ford bên cạnh xe, vừa kéo ra cửa xe, liền ngắm đến tà đối diện có người cầm máy ảnh vỗ hắn, nhìn kỹ liếc nhìn, phỏng đoán hẳn là cẩu tử, tùy tay đối bên kia vẫy vẫy, không nghĩ tới cái kia cẩu tử cũng vẫy vẫy tay.

“Thú vị gia hỏa.”

Hắn lên ô tô, lại hướng bên kia nhìn lên, cẩu tử không thấy , hẳn là thấy hắn không nhiều lắm tin tức giá trị, chủ động ly khai.

Matthew phát động ô tô, chuẩn bị đi Burbank, ô tô lái ra không lâu, dừng ở sáng lên đèn đỏ giao lộ, đột nhiên nghĩ đến David - Astor mà nói.

“Đừng quên sơ tâm? Bảo trì sơ tâm? Của ta tiến vào Hollywood sơ tâm là cái gì?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 148: Vừa Thưởng Thức Vừa Học Tập

Cầu phiếu đề cử ! cầu vé tháng !

Ford ô tô tiến vào Burbank, Thiên Sứ trù tính công ty trước cửa ven đường đang tại điều chỉnh xanh hoá thảm thực vật, dừng xe rất không có phương tiện, Matthew dứt khoát đình xa một ít, lại đi bộ qua.

Đi tới thời điểm, hắn lại nhớ đến cái kia vấn đề.

“Bảo trì sơ tâm......”

Matthew biết David - Astor ý tứ, lại càng rõ ràng chính mình sơ tâm, hắn sơ tâm chính là trở thành Hollywood ngôi sao, hưởng thụ cái loại này ngăn nắp lượng lệ sinh hoạt.

Cho nên, hắn dù có thế nào đều sẽ không buông tay trước mắt này trở thành nam chính cơ hội.

Tiến vào Thiên Sứ trù tính công ty, Matthew cùng trước đài chào hỏi, trực tiếp đi Helen - Hermann văn phòng.

“Có mới nhất tiến triển sao?” Hắn kéo ra ghế dựa, ngồi ở Helen - Hermann đối diện,“Ngươi xem lên một điểm đều không sốt ruột.”

Helen - Hermann từ màn hình máy tính mặt sau ngẩng đầu lên, nâng kính mắt, nói,“Này hạng mục 99% sẽ thông qua xét duyệt, có Sean - Daniel cùng Stephen - Sommers nhìn chằm chằm, không cần lo lắng.”

Matthew cũng rõ ràng chính mình phân lượng, Universal ảnh nghiệp bên kia hắn căn bản không thể nói được lời, trừ chờ xem người khác cố gắng, lúc này vẫn là muốn chờ.

“Có thể thông qua mà nói, phim đầu tư sẽ có bao nhiêu?” Hắn quan tâm hỏi.

Như vậy kỳ huyễn phim hành động, đầu tư thiếu mà nói, chỉ sợ cũng biến thành b cấp phiến .

“Hẳn là sẽ không cao hơn 4000 vạn dollar.” Helen - Hermann thuận miệng nói,“Thấp nhất cũng sẽ không ít hơn 2000 vạn dollar đi.”

Matthew có chút giật mình,“Đầu tư như vậy cao?”

Dựa theo hắn ý tưởng, có thể có 1000 vạn dollar đến 1500 vạn dollar đã không sai rồi.

Helen - Hermann nhìn Matthew liếc nhìn, nói,“Đầu tư chủ yếu cân nhắc tiêu chuẩn không phải ngươi, mà là Sean - Daniel cùng Stephen - Sommers, ngươi cho rằng bọn họ hai người liên thủ hạng mục, có đáng giá hay không được này mấy đầu tư?”

“Nếu đầu tư lấy ta đến làm cân nhắc tiêu chuẩn.” Matthew nhún nhún vai, tự giễu nói,“Có thể có một trăm vạn dollar đã không sai rồi.”

Phỏng chừng liên một trăm vạn dollar cũng khó, Hollywood đầu tư một trăm vạn dollar điện ảnh, đã không thể tính rất nhỏ chế tác , tuyệt đại bộ phận sản xuất phim, đều rất khó đạt tới một trăm vạn dollar đầu tư.

2000 vạn dollar đến 4000 vạn dollar, hoàn toàn có thể nói là một bộ trung đẳng quy mô chế tác .

Universal ảnh nghiệp cân nhắc tiêu chuẩn, hẳn là Sean - Daniel cùng Stephen - Sommers qua lại thành công trải qua, cùng với Vua Bọ Cạp nhân vật này danh tiếng.

“Ta có thể lấy bao nhiêu thù lao?” Đây mới là Matthew quan tâm nhất vấn đề, hắn hiện tại mau biến thành kẻ nghèo hèn ,“Ngươi cảm giác?”

Helen - Hermann trực tiếp lắc đầu,“Kịch tổ còn chưa thành lập, đầu tư ngạch độ còn không có xác định, hiện tại nói này mấy quá sớm .” Nàng ngược lại thúc giục Matthew,“Stephen khiến ta chuyển đạt ngươi, tốt nhất sớm điểm vi nhân vật làm chuẩn bị.”

Matthew không lại đề thù lao phương diện sự tình, nói,“Ta khôi phục mỗi thứ sáu thứ kiện thân , trừ quyền kích huấn luyện, còn chuẩn bị học tập một điểm tự do vật lộn.”

Đối với phương diện này, Helen - Hermann luôn luôn rất yên tâm, chỉ cần có trọng yếu nhân vật treo, Matthew tính tích cực luôn luôn đều không là vấn đề.

“Ngươi hôm nay tìm ta lại đây liền vì việc này?” Matthew hỏi.

Helen - Hermann đem một thức hai phân văn kiện đẩy lại đây,“Đây là [ cấm kỵ Tarot bài ] vi ước sự kiện pháp viện phát qua đích xác nhận thư, ngươi ở mặt trên ký qua tự, ta đem văn kiện đưa đến pháp viện, vi ước sự kiện liền triệt để giải quyết .”

Matthew lật ra nhìn nhìn, lấy qua một chi bút, ở mặt trên ký xuống chính mình danh tự.

Nếu không phải này phân văn kiện, hắn đều phải đem vi ước sự tình quên , thanh toán qua tiền bồi thường vi phạm hợp đồng sau, cũng không lại chú ý qua phương diện này.

“Liền điểm ấy sự a?” Matthew đem trong đó một phần văn kiện giao trả cho Helen - Hermann,“Ngươi lúc tan tầm thuận đường đưa ta chỗ đó liền là.”

“Thuận đường?” Helen - Hermann nhíu nhíu lông mày,“Ta ở tại phía nam, nhà ngươi tại phương bắc, như thế nào tiện đường? Ta cũng không muốn đi ngươi kia phòng ở.”

Matthew không để ý nói,“Chẳng phải chính là chết qua người sao? Này có cái gì a.”

Helen - Hermann không tưởng lại ở vấn đề này dây dưa, cúi đầu nhìn màn hình máy tính, Matthew đứng lên hỏi,“Còn có việc sao? Không có việc gì mà nói ta đi trước.”

Đầu cũng không có nâng, Helen - Hermann liền xung Matthew khoát tay, Matthew cầm văn kiện phó bản ly khai Thiên Sứ trù tính công ty, lên xe sau riêng lại nhìn văn kiện liếc nhìn, vừa đi đến thế giới này khi tình hình không khỏi hiện lên ở trong đầu.

Mơ hồ nhớ rõ khi đó đối Jessica - Drake rất động tâm, xúc động đều có như vậy một giây suy xét quá khứ chụp tình yêu lãng mạn phim hành động, may mắn khi đó không đi, bằng không mặt sau nơi nào khả năng đuổi tới Britney làm bạn gái.

Lúc trước ký kết đình ngoại giải hòa hiệp nghị sau, hắn riêng tìm đến [ cấm kỵ Tarot bài ] này phim xem qua, nam chính không chỉ có cùng Jessica - Drake có đối thủ hí, còn cùng Nicky - Anderson ra tay tàn nhẫn, cuối cùng càng là trình diễn một chọi hai trò hay......

“Đáng tiếc a...... Đáng tiếc a......”

Trong miệng lải nhải nhắc , Matthew phát động ô tô, một đường hướng bắc chạy tới, rất nhanh liền lên số năm quốc lộ giữa các bang, đi đến đi thông gia giao lộ khi, lại không có chuyển biến, theo bản năng tiếp tục hướng bắc, mãi cho đến San Fernando Valley.

Này tòa sơn cốc Tiểu Thành, là toàn thế giới rất nhiều người hướng tới thánh địa , bất quá cùng Hollywood như vậy, San Fernando Valley cũng gặp phải kịch tổ nghiêm trọng dẫn ra ngoài tình huống, dựa theo California tương quan pháp luật quy định, yêu cầu quay chụp khi tất yếu sử dụng áo mưa, lúc này ảnh hưởng rất nhiều hộ khách mua lựa chọn, mà tới gần bang Nevada, đặc biệt là Las Vegas, không có phương diện này cứng nhắc quy định, do đó hấp dẫn hàng loạt công ty thiết lập tại San Fernando Valley kịch tổ tiến đến quay phim.

Matthew lái xe tại sơn cốc địa khu dạo qua một vòng, căn bản nhìn không ra cùng Los Angeles địa khu mặt khác vệ tinh thành thị có bao nhiêu phân biệt, cuối cùng đem xe dừng ở một mảnh trải rộng studio khu vực, này mấy studio chính là sớm nhất một ít công ty lấy đến quay chụp tình yêu lãng mạn phim hành động , hiện tại thường thường cũng sẽ có kịch tổ ở bên trong khởi công.

Từ tới gần quốc lộ một gian studio bên cạnh trải qua thời điểm, hắn nhìn thấy studio thượng dán đại áp-phích trên viết Gladiator danh tự, không khỏi dừng lại xe nhìn nhìn, xác định đây là tình yêu lãng mạn động tác phiên bản phim hành động.

Bất quá, hắn ánh mắt từ diễn viên một khung thượng đảo qua thời điểm, thế nhưng thấy được một quen thuộc danh tự -- Michael - Sheehan !

Tên này còn phi thường dựa vào phía trước, tựa hồ là một vị trọng yếu diễn viên.

“Không nghĩ tới ngay cả danh tự cũng không sửa.” Matthew phát động ô tô rời đi,“Xem ra hỗn được cũng không tệ lắm.”

Hắn không có ở chỗ này chờ xem xem này Michael - Sheehan có phải hay không cái kia Michael - Sheehan, chung quy này đã là xa xôi quá khứ thức .

Theo sau, Matthew đi đến studio khu bên ngoài một nhà băng hình cửa hàng, chuyên môn tuyển mấy tấm tân ra đĩa phim, hắn đối với này niên đại tình yêu lãng mạn phim hành động không phải đặc biệt quen thuộc, dựa theo trong trí nhớ ấn tượng, tuyển mấy tấm có chứa chim gõ kiến đánh dấu đĩa phim, tính toán ngày sau đẳng Britney trở lại Los Angeles, kéo nàng đến trong nhà cùng nhau thưởng thức dưới.

Còn có thể vừa thưởng thức vừa học tập nha, lý luận cùng thực tiễn đem kết hợp, kỹ thuật mới có thể có tiến bộ.

Bất quá, Britney quay chụp album mới mv, còn muốn qua một đoạn thời gian mới có thể trở về.

Thanh toán chuẩn bị ra cửa hàng thời điểm, Matthew phát hiện nơi này còn bán loại nhỏ dv máy quay phim, giá cũng không quý, hoàn toàn tại hắn có thể thừa nhận trong phạm vi, gần nhất hai năm liên tục tham dự nhiều bộ ảnh thị tác phẩm quay chụp, khiến hắn đối nhiếp ảnh cũng sinh ra một ít hứng thú, không khỏi mua một đài Sony tay cầm thức gia đình dùng dv máy quay phim, tính đợi có thời gian , chụp vài thứ đến luyện luyện tập.

Hắn từng tại Black Hawk Down kịch tổ hỏi qua nhiếp ảnh sư Sławomir Idziak, lấy hắn thuyết pháp, muốn nhiếp ảnh kỹ thuật có nhất định tiêu chuẩn, liền muốn nhiều chụp nhiều luyện.

“Đợi ngày mai đi kiện thân hội sở thời điểm......” Matthew mua xuống đến sau lập tức nghĩ tới sử dụng,“Có thể cho nhân hỗ trợ quay chụp một đoạn ta cùng với Neborah luyện tập tái video.”

Vô luận là quyền kích, vẫn là tự do vật lộn, hắn đều rất cảm thấy hứng thú, tính toán không có cái gì đặc thù tình huống mà nói, vẫn luyện đi xuống.

Về trong nhà, Matthew quay chụp một đoạn đình viện video, niên đại này dv máy quay phim kỹ thuật ngay cả từng smartphone máy ghi hình đều vô pháp so, thêm hắn kỹ thuật hữu hạn, quay chụp hình ảnh thực bình thường.

“Xem ra muốn nhiều gia luyện tập .” Hắn tìm đến một loại nghiệp dư thả lỏng phương thức.

Vô luận làm cái gì công tác, thời gian dài đều dễ dàng để người sinh ra vô vị cảm giác, thích hợp thả lỏng ắt không thể thiếu.

Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, rất nhanh liền tiến vào tháng sáu trung tuần,[ xác ướp trở về ] tại Bắc Mĩ điện ảnh trên thị trường chiếu phim thứ mười cuối tuần, Bắc Mĩ box office đạt tới 1 ức 9650 vạn dollar, này thành tích thoạt nhìn tựa hồ rất không sai, nhưng thứ mười cuối tuần Bắc Mĩ box office vỏn vẹn báo thu 127 vạn dollar, tựa như phía trước hướng đi như vậy, tiếp tục trên diện rộng trượt.

[ xác ướp trở về ] danh tiếng, đã nghiêm trọng ảnh hưởng phim box office xu thế, khiến cho Universal ảnh nghiệp lần nữa điều thấp mong muốn, gần nhất càng là cho rằng Bắc Mĩ box office cuối cùng có thể vượt qua 2 ức dollar chính là thắng lợi.

Này bộ phim tuy rằng đại bán, nhưng không đạt được Universal ảnh nghiệp mong muốn đã là tất nhiên, Universal ảnh nghiệp bên trong cũng không có tiếp chế tác [ xác ướp ] hệ liệt đệ tam bộ thanh âm.

Căn cứ Helen - Hermann được đến tin tức, Universal ảnh nghiệp bên trong có không ít người cho rằng, nam chính Brendan - Fraser ẩu đả fan điện ảnh gièm pha, liên lụy hậu kỳ box office, thế cho nên cuối cùng Bắc Mĩ box office liên điều thấp mong muốn sau 2 ức 2000 vạn dollar đều không thể đạt tới.

May mà [ xác ướp trở về ] hải ngoại box office cũng không tệ lắm, Universal ảnh nghiệp tại đây hạng mục bên trên thực hiện lợi nhuận cũng không khó, phim thu nhập lại không chỉ là box office, chỉ riêng ấn có Vua Bọ Cạp avatar văn hóa sam, chỉ tại Bắc Mĩ nhất liền bán ra mấy chục vạn kiện.

Đây cũng là Vua Bọ Cạp là chỉnh bộ phim một lượng điểm chứng minh.

Còn có, Universal ảnh nghiệp tại thị trường điều nghiên sau, còn đẩy ra lấy Matthew làm nguyên hình Vua Bọ Cạp garage kit cùng con rối, này mấy cùng văn hóa sam như vậy, đều có thể cấp Matthew mang đến một bộ phận chân dung quyền phương diện thu nhập.

Tuy rằng phân thành tỉ lệ rất thấp, nhưng cũng có thể giải quyết hắn ngày thường sinh hoạt cần.

Universal ảnh nghiệp bên kia, cũng không ngừng có tin tức truyền lại đây, Helen - Hermann thủy chung cùng bên kia vẫn duy trì chặt chẽ tiếp xúc.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 149: Đỉnh Cấp Đại Chế Tác

Đến tháng bảy thời điểm, trên truyền thông bắt đầu xuất hiện một ít Bộ Phong Tróc Ảnh tin tức, có tin tức linh thông phóng viên từ Universal ảnh nghiệp bên trong được đến tiếng gió, khan phát cùng loại Universal ảnh nghiệp khả năng đem Vua Bọ Cạp đơn độc kéo ra đến quay chụp độc lập phim đưa tin, bất quá ảnh hưởng không phải rất lớn, Hollywood mỗi ngày bát quái nhiều lắm, không có Universal ảnh nghiệp xác nhận mà nói, cũng sẽ không gợi ra quá nhiều nhân quan chú.

Nhưng Matthew biết đây là sự thật, hạng mục đã tại Universal ảnh nghiệp bên trong đi xong xét duyệt trình tự, tạm thời mệnh danh là [ Vua Bọ Cạp ], bởi vì có chút tình huống Universal ảnh nghiệp bên trong còn tại thảo luận, cho nên tạm thời chưa công khai.

Helen - Hermann truyền lại đây tin tức, này bộ kỳ huyễn phim hành động dung tư thuận lợi mà nói, chế tác phí tổn sẽ ở 4000 vạn dollar tả hữu, không thuận lợi mà nói, khả năng sẽ ở trên trụ cột này cắt giảm 1000 vạn dollar.

Universal ảnh nghiệp sẽ không tại đây hạng mục bên trên trực tiếp đầu nhập quá nhiều tài chính, chế tác phí dụng càng nhiều dựa vào dung tư đến giải quyết, hôm nay Matthew không lại là phía trước đối Hollywood hoàn toàn không biết gì cả newbie, hai năm nay cũng lý giải đến đủ nhiều tình huống, Hollywood thương nghiệp đại chế tác cơ bản sẽ không đến từ bất cứ một nhà công ty, phần lớn là nhiều gia đầu tư góp vốn mà thành, Hollywood tồn tại rất nhiều điện ảnh ngân sách cùng đầu tư cơ cấu, bọn họ thường xuyên sẽ hướng xem hảo điện ảnh hạng mục đầu tư, do đó đạt được lợi nhuận.

Đầu tư hình thức cùng mặt khác thương nghiệp đầu tư không sai biệt lắm, bất đồng là đầu tư sản phẩm biến thành điện ảnh.

Điện ảnh, đặc biệt là đại chế tác phim thương mại, thường thường đều là cao phiêu lưu thương nghiệp sản phẩm, một bộ phim phát hành phía trước, ai cũng không dám cam đoan nhất định sẽ thành công, một bộ thất bại đại đầu tư điện ảnh, có khả năng khiến một nhà điện ảnh công ty xong đời, dù cho đại hình nhà sản xuất kháng phiêu lưu năng lực càng cường, lại cũng suy nghĩ tẫn biện pháp tránh né phiêu lưu.

Có khả năng mà nói, mọi người đều tưởng chỉ kiếm tiền, mà không cần gánh vác phiêu lưu.

Ngày nghỉ lễ độc lập sau, Helen - Hermann có tin tức tốt truyền lại đây, vô luận là Universal ảnh nghiệp, vẫn là Sean - Daniel cùng Stephen - Sommers, đối với do hắn tiếp tục biểu diễn Vua Bọ Cạp cũng không có dị nghị, hơn nữa kịch tổ chính thức thành lập, tuy rằng còn không có đối ngoại công khai, nhưng Sean - Daniel đã đại biểu kịch tổ cùng nàng bắt đầu hiệp đàm Matthew diễn viên hợp đồng vấn đề .

Dựa theo Helen - Hermann thuyết pháp, này bộ phim muốn đầy đủ lợi dụng [ xác ướp trở về ] trung Vua Bọ Cạp gợi ra phản ứng, liền cần mau chóng phát hành, Universal ảnh nghiệp kế hoạch tại sang năm kỳ nghỉ hè hoặc là sớm hơn đẩy ra [ Vua Bọ Cạp ] này bộ phim, thời gian tương đương khẩn trương.

Còn có một điều tin tức, khiến Matthew có chút ngoài ý muốn.

Stephen - Sommers không chuẩn bị đạo diễn này bộ phim, mà là kiêm nhiệm biên kịch cùng người sản xuất, cùng Sean - Daniel như vậy, đem khống [ Vua Bọ Cạp ] đại phương hướng, lại khác tìm một vị thích hợp đạo diễn.

Về phần Stephen - Sommers buông tay đạo diễn [ Vua Bọ Cạp ] nguyên nhân, một phương diện là so với hắn hiện tại danh vọng cùng già vị đến nói,[ Vua Bọ Cạp ] chỉ là một bộ tiểu chế tác, một phương diện khác là hắn cùng Universal ảnh nghiệp đã đạt thành chung nhận thức, chuẩn bị lên kế hoạch một bộ siêu cấp đại chế tác, loại hình cũng là liên tiếp thành công kỳ huyễn mạo hiểm động tác phim.

“Stephen - Sommers hiện tại hùng tâm bừng bừng.”

Thiên Sứ trù tính công ty trong văn phòng, Helen - Hermann đối Matthew nói,“Muốn đem Universal ảnh nghiệp nổi tiếng bọn quái vật, nhét vào cùng bộ điện ảnh bên trong, nghe nói hắn yêu cầu Universal ảnh nghiệp vì thế khai ra 1 ức 5000 vạn dollar dự toán, trước mắt Universal ảnh nghiệp cũng rất động tâm.”

Matthew nhíu mày tự hỏi, chính mình giống như xem qua một bộ quái vật đại tập hợp điện ảnh, bên trong nhét Lang nhân, quỷ hút máu còn có Dracula đẳng rất nhiều loạn thất bát tao quái vật.

Helen - Hermann tiếp tục nói,“Hiện tại Stephen - Sommers đối với ngươi ấn tượng rất tốt, ngươi tiếp tục cố gắng, nếu [ Vua Bọ Cạp ] có thể thành công, chúng ta liền có cơ hội tranh đoạt này bộ siêu cấp đại chế tác nam chính.”

Nếu thất bại mà nói, loại sự tình này cũng liền không dùng suy nghĩ, một tân nhân diễn viên đệ nhất bộ thương nghiệp đại tác nam chính liền tao ngộ thất bại, tiền đồ cơ bản cũng liền xong đời .

“1 ức 5000 vạn dollar a......” Matthew hơi hơi sửng sốt một chút,“Đây là cao nhất đại chế tác đi?”

Helen - Hermann gật đầu,“Không sai.”

Matthew không có minh xác thái độ,“Vẫn là hoàn thành [ Vua Bọ Cạp ] nói sau đi.”

Lúc này thời gian, hắn dần dần hồi tưởng lên, từng xem qua kia bộ quái vật điện ảnh, nhớ rõ nam chính là diễn qua Wolverine vị kia Hugh Jackman, nữ chính đảm nhiệm qua [ Trân Châu cảng ] nữ chính, điện ảnh không phải rất hảo xem, giống như box office cũng thất bại .

Có thể tưởng tượng một chút,[ Vua Bọ Cạp ] thành công , hắn có một chút danh khí, sau đó đảm nhiệm này bộ hẳn là gọi [ Van Helsing ] đại chế tác nam chính, kết quả phim box office ăn hành, kia hắn này nam chính chỉ sợ sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh.

Từng Hugh Jackman có Wolverine đặt nền tảng, có gỡ vốn tiền vốn, hắn nhưng là cái gì cũng không có.

Ngẫm lại vị kia nữ chính đi, có vẻ [ Van Helsing ] thất bại sau, không còn có xuất hiện ở Hollywood nhất tuyến chế tác trong, cùng Hollywood nhất tuyến thậm chí nhị tuyến triệt để cách điện.

Cũng có khả năng hắn nhớ lầm , chung quy khi đó chỉ đối thuần túy phim giải trí cảm thấy hứng thú, không biết phim văn nghệ là gì trạng huống, xem qua vị kia nữ chính điện ảnh, trừ [ Trân Châu cảng ] chính là Lang nhân cùng quỷ hút máu hệ liệt , cũng không rõ ràng nàng có phải hay không chuyển chiến đến phim văn nghệ lĩnh vực.

Bất quá, vị này nữ chính có thể nói là vết xe đổ, một vị có thể liên tiếp đảm nhiệm [ Trân Châu cảng ] cùng [ Van Helsing ] loại này tuyệt đối cao nhất đại chế tác nữ tinh, bay lên thế khẳng định so hắn hiện tại càng cường, chỉ sợ cũng bị rất nhiều người xem hảo, kết quả [ Van Helsing ] thất bại......

Matthew có thể tưởng tượng được ra, nếu hắn tranh thủ đến [ Van Helsing ] nam chính, phim lại box office đại bại, phỏng chừng muốn so vị này nữ diễn viên hỗn được thảm hại hơn.

Nói không chừng về sau chỉ có thể tại Hollywood đả tương du .

Đương nhiên, này mấy đều là giả thiết, chung quy muốn lấy đến cao nhất đại chế tác nam chính phi thường khó khăn, không nói khác, Universal ảnh nghiệp phương diện liền sẽ có khuynh hướng sử dụng càng có box office kêu gọi lực ngôi sao diễn viên.

Nhìn Matthew liếc nhìn, Helen - Hermann không có lại thảo luận đề tài này, ngược lại nói,“Ta cùng Sean - Daniel đàm phán vừa mới bắt đầu, ta vì ngươi khai ra một trăm vạn dollar báo giá.”

Matthew gật gật đầu, biết này chỉ là báo giá.

Helen - Hermann tiếp tục nói,“Sean - Daniel đã bắt đầu các hạng lên kế hoạch công tác, thù lao phương diện, hắn chỉ quy hoạch 500 vạn dollar dự toán, bên trong này còn bao gồm đạo diễn cùng mặt khác phía sau màn ngành nghề thù lao, ngươi một người lấy đi một phần năm không hiện thực.”

Nàng suy nghĩ một chút,“Rơi xuống trên hợp đồng thù lao đại khái sẽ tại năm mươi vạn dollar tả hữu.”

Cái giá này Matthew tương đương hài lòng, so với đầu nhập tiền đến, còn có rất lớn một bộ phận lợi nhuận.

Hắn còn biết Helen - Hermann tại cùng kịch tổ đàm phán trung, đem chính mình trở thành lợi thế, lợi dụng hắn cùng với Vua Bọ Cạp muốn cho kịch tổ sử dụng càng nhiều Thiên Sứ trù tính công ty kì hạ hộ khách.

Tỷ như nữ chính cùng mặt khác mấy cái trọng yếu vai phụ.

Thiên Sứ trù tính công ty tại vận tác hắn trở thành nam chính thượng như thế ra sức, không chỉ có riêng là vì 10% trích phần trăm.

Nhưng Matthew không có hỏi đến, này vốn là thuộc về sinh ý một bộ phận, hơn nữa Helen - Hermann cùng Thiên Sứ trù tính công ty vì hắn cung cấp rất nhiều tiện lợi cùng tài nguyên, cũng không phải đang làm từ thiện hành động.

Helen - Hermann tại đây hạng mục bên trong, sở cầu không chỉ là một nam chính.

Đây cũng là nàng tạm thời không để Matthew cùng Sean - Daniel cùng Stephen - Sommers lén tiếp xúc nguyên nhân, một khi Matthew nói nhầm lời, sẽ cho mặt sau đàm phán mang đến rất nhiều phiền toái.

“Ngươi tại đãi ngộ phương diện còn có đặc thù yêu cầu sao?” Helen - Hermann hỏi.

Matthew lắc đầu,“Phương diện này ngươi xem rồi làm đi.”

Chỉ cần thù lao thích hợp, hắn đối với mặt khác phương diện đãi ngộ luôn luôn không phải phi thường để ý.

Tuy rằng nói vừa lên đến liền đề tiền, hơn nữa thủy chung tính toán chi ly, có vẻ quá yêu tiền như mạng, rất nhà giàu mới nổi, nhưng theo hắn biết, các ngôi sao chân chính quan tâm , thực ra chính là tiền, trừ phi có có thể được giải Oscar dụ hoặc, mới có thể giảm giá, tại sở hữu biểu diễn hiệp ước trung, thu bao nhiêu thù lao, vĩnh viễn là quan trọng nhất một điểm, bởi vì nó là giang hồ địa vị, nhân khí cùng hư vinh tâm tam vị nhất thể.

Hôm đó buổi chiều, Matthew rời đi Thiên Sứ trù tính công ty sau, Helen - Hermann lại đi đến Universal ảnh thành, gặp được Sean - Daniel, bởi Stephen - Sommers bắt đầu cùng Universal ảnh nghiệp trù bị một cái khác hạng mục,[ Vua Bọ Cạp ] kịch tổ là do Sean - Daniel chưởng khống đại quyền.

Trước mắt,[ Vua Bọ Cạp ] đã chính thức được duyệt, chỉ là bởi vì thời cơ vấn đề, không có đối ngoại công khai mà thôi, bất quá kịch tổ tạm thời chỉ là xác không, duy nhất xác định là lấy Sean - Daniel cầm đầu sản xuất tổ.

“Helen, ngươi yêu cầu vi Matthew trang bị tư nhân trợ lý, chuyên xa tiếp đưa, độc lập hoá trang gian, lữ đồ phí tổn, này mấy đều không là vấn đề.”

Sean - Daniel ở phương diện này không có dị nghị, hơn nữa Helen - Hermann đề điều kiện cũng không quá phận, cùng Matthew một phổ thông diễn viên ra nhậm nam chính tình huống tướng ăn khớp,“Nhưng thù lao phương diện, ngươi yêu cầu rất cao .”

Hắn rất chăm chú nói,“Một trăm vạn dollar...... Matthew - Horner là hảo diễn viên, nhưng không đáng giá cái giá này.”

“Nhưng hắn là nam chính !” Helen - Hermann cường điệu nói,“Là hắn đắp nặn ra phi thường được hoan nghênh Vua Bọ Cạp hình tượng.”

Sean - Daniel lắc đầu, một bộ không tưởng cùng Helen - Hermann nói chuyện nhiều bộ dáng,“Năm mươi vạn dollar, bằng không ta tình nguyện thay đổi người.”

Khiến hắn không nghĩ tới là, Helen - Hermann không có phản bác,“Ta có thể nhận, nhưng có một điều kiện.”

“Điều kiện?” Sean - Daniel khẽ nhíu mày, bất quá hắn cũng không tưởng thay đổi người biểu diễn Vua Bọ Cạp, như vậy phiêu lưu sẽ gấp bội gia tăng, hỏi,“Điều kiện gì?”

Helen - Hermann nâng dưới viền đen kính mắt,“Nghe nói kịch tổ còn muốn một nữ chính cùng mấy cái vai phụ, có thể hay không ưu tiên suy xét ta kì hạ diễn viên?”

Nguyên bản thời điểm, nàng tưởng noi theo c+, nhưng lý trí nói cho nàng, Thiên Sứ trù tính công ty không có như vậy thực lực.

Điều kiện này không tính quá phận, Sean - Daniel nghĩ nghĩ, nói,“Điều kiện không sai biệt lắm mà nói, ta có thể ưu tiên suy xét.”

Song phương đàm phán dần dần thuận lợi lên, mặt sau vài ngày thời gian, tại rất nhiều phương diện đều đạt thành nhất trí.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 150: Lẫn Nhau Thổi Phồng

Cầu phiếu đề cử !

Đứng ở trước gian hoá trang, nữ tạo hình sư nhìn nhìn Matthew, lại vì hắn cởi bỏ một khỏa sơ mi nút thắt, to lớn cơ ngực ẩn ẩn có thể thấy được.

“Hảo.” Tạo hình sư tự động lui xa.

Matthew nhìn đối diện gương liếc nhìn, hài lòng gật gật đầu, vị này tạo hình sư chính là lần trước dùng vị kia, đối với nam sĩ tạo hình phi thường có tâm đắc, cho nên hắn lần này lại tìm tới đối phương, hiệu quả tương đương hài lòng.

“Horner tiên sinh.” Nữ tạo hình sư có chút khách khí nói,“Ta đi trước, còn muốn đuổi trận sau.”

“Hảo.” Matthew đối với nàng cười cười,“Cám ơn.”

Nếu tương lai già vị cùng tài chính đều đầy đủ , có thể suy xét cam kết nàng làm chuyên dụng tạo hình sư.

Tạo hình sư rời đi sau, hoá trang gian môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, Helen - Hermann đi đến, hỏi,“Chuẩn bị thế nào ?”

Matthew biết nàng hỏi không chỉ là tạo hình, chỉ chỉ đầu,“Đều ghi tạc bên trong này .”

Helen - Hermann mắt nhìn đồng hồ,“Thời gian chênh lệch không nhiều , chúng ta đi thôi.”

Hai người cùng nhau đi ra hoá trang gian, hướng về Universal ảnh thành tin tức tuyên bố thính đi.

Đây là Universal ảnh nghiệp vi [ Vua Bọ Cạp ] tổ chức phim được duyệt tuyên bố hội, trải qua một đoạn thời gian lên kế hoạch sau, kịch tổ đã có sơ hình, trừ bỏ lấy Sean - Daniel cùng Stephen - Sommers cầm đầu sản xuất tổ, còn chính thức gõ định Matthew đảm nhiệm nam chính, Chuck - Russell làm đạo diễn.

Tuy rằng gần nhất hai năm có chút yên lặng, nhưng Chuck - Russell cũng là trong giới tư thâm đạo diễn, qua lại huy hoàng thời điểm, càng là đạo diễn qua [ The Mask ] cùng [ Eraser ], đáng tiếc gần nhất hai bộ tác phẩm phản ứng bình bình, bằng không cũng sẽ không đến đạo diễn như vậy một bộ tác phẩm.

Dựa theo Helen - Hermann thuyết pháp, Sean - Daniel cùng Universal ảnh nghiệp sở dĩ lựa chọn như vậy một rõ ràng tại xuống dốc đạo diễn, coi trọng chính là hắn quay chụp lộ số hóa phim thương mại năng lực.

Không hề nghi ngờ,[ Vua Bọ Cạp ] tất nhiên là một bộ rất chuẩn hoá Hollywood công nghiệp lưu thủy tuyến tác phẩm.

Từ phiêu lưu khống chế góc độ giảng, như vậy phim sẽ tận khả năng vận dụng trước đây thành công kinh nghiệm, tránh đi người xem chán ghét lôi khu, thất bại tỷ lệ so với sáng ý bay đầy trời điện ảnh muốn nhỏ hơn nhiều.

Matthew cũng thích như vậy đạo diễn, chính mình làm nam chính đệ nhất bộ phim box office tạp mà nói, phỏng chừng về sau không ai còn dám dùng hắn .

Hắn hai ngày trước cùng kịch tổ ký kết chính thức hiệp nghị, trừ năm mươi vạn dollar thù lao ngoài, Helen - Hermann tranh thủ đến một loạt cùng nam chính tương phù hợp đãi ngộ.

Mặt khác, Helen - Hermann còn cùng kịch tổ đạt thành mặt khác một phần hiệp nghị, kịch tổ tại trọng yếu vai phụ sử dụng thượng, sẽ ưu tiên sử dụng Thiên Sứ trù tính công ty kì hạ diễn viên.

Matthew cùng Helen - Hermann một trước một sau tiến vào đi thông tin tức thính phòng nghỉ, Sean - Daniel, Stephen - Sommers đã chờ ở nơi này .

“Hải, Sean. Hải, Stephen.” Matthew chủ động đi qua chào hỏi,“Đã lâu không gặp .”

Hắn cùng với hai người trước sau nắm tay, Stephen - Sommers riêng trên dưới đánh giá hắn một phen, nói,“Càng tinh tráng !”

“Các ngươi muốn phủng ta làm nam chính, ta đương nhiên không thể khiến các ngươi thất vọng.” Matthew vẫn là như trước đây, rất biết nói,“Ta vẫn đang kiên trì kiện thân, trừ quyền kích huấn luyện, gần nhất còn tại luyện tập tự do vật lộn.”

Stephen - Sommers gật gật đầu,“Không sai, ta liền thích ngươi như vậy diễn viên.”

Sean - Daniel lại đây vỗ nhẹ nhẹ Matthew cánh tay một chút,“Ta nói qua, lựa chọn Matthew, sẽ khiến chúng ta giảm bớt rất nhiều phiền toái.”

Matthew cười cười, vừa mới chuẩn bị khiêm tốn một câu, phòng nghỉ môn từ bên ngoài mở ra, đạo diễn Chuck - Russell đi đến, hắn phía trước chỉ là tại Helen - Hermann cung cấp trên tư liệu gặp qua, hai người tại Sean - Daniel giới thiệu dưới, phần mình khách khí vài câu.

Tương lai sẽ ở một trong kịch tổ đãi rất dài thời gian, lẫn nhau đều là đồng sự, không tất yếu mà nói đều tưởng hòa thuận ở chung.

Theo sau, mấy người tại Universal ảnh nghiệp một danh tin tức quan dẫn dắt dưới, tiến vào tin tức đại sảnh, cùng nhau ngồi ở ghế truyền thông đối diện trên đài.

Tin tức thính bên trong có mấy chục phóng viên, số lượng không tính nhiều, không khí cũng chưa nói tới nhiều nhiệt liệt, chung quy chỉ là một bộ trung đẳng quy mô thương nghiệp điện ảnh, bản thân còn khuyết thiếu có được đầy đủ độ nổi tiếng đạo diễn cùng diễn viên chính.

Kịch tổ bên này tham dự tin tức tuyên bố hội liền bốn người, tin tức quan thông lệ nói vài câu, Sean - Daniel bắt đầu giới thiệu phim cơ bản tình huống, này mấy đều là trình tự hóa gì đó, đơn giản chính là phim đầu tư, mong muốn phát hành thời gian đợi đã (vân vân).

Hollywood lúc đầu, giống như loại này tin tức tuyên bố hội, kịch tổ còn sẽ đọc kịch bản, nhưng sau này kịch bản dần dần trở thành một kịch tổ bảo mật trọng yếu nhất, này một hạng tự nhiên cũng liền hủy bỏ .

[ Vua Bọ Cạp ] mong muốn đầu tư 4000 vạn dollar, kế hoạch tại sang năm 4 nguyệt trung tuần phát hành, lấy né tránh cạnh tranh kịch liệt kỳ nghỉ hè.

Sau đó, đến tin tức tuyên bố hội ắt không thể thiếu hỏi thời gian, Matthew, Sean - Daniel, Stephen - Sommers cùng Chuck - Russell bốn người cứ việc trước đó không có diễn luyện qua, lại phối hợp cực kỳ ăn ý.

“Sommers đạo diễn, ta là đến từ Yahoo giải trí Elena - Boyar......”

Một cao lớn cường tráng nữ phóng viên đứng lên hỏi,“[ xác ướp trở về ] Bắc Mĩ box office đã vượt qua 2 ức dollar, xin hỏi vì sao không tiếp tục [ xác ướp ] hệ liệt tục tập, ngược lại muốn quay chụp một vai phụ điện ảnh, hơn nữa tuyển danh khí không lớn Matthew - Horner làm nam chính?”

Stephen - Sommers sớm có chuẩn bị, mở mắt bắt đầu nói biên hảo nói dối,“[ xác ướp trở về ] phát hành sau, vô luận là truyền thông vẫn là người xem, đều cảm giác Vua Bọ Cạp làm người ta trước mắt sáng lên, Vua Bọ Cạp nhân vật phi thường thích hợp Matthew phát huy tự thân ưu thế, chúng ta chứng kiến một vị động tác tân tinh sinh ra.”

Hiện trường trừ Stephen - Sommers ca ngợi Matthew mà nói, một mảnh yên tĩnh.

Matthew ngồi ở chính mình trên vị trí sừng sững bất động, loại này vì tuyên truyền tranh thủ truyền thông chú ý nói dối, cơ hồ từng cái kịch tổ đều sẽ biên, mỗi lần đối mặt tin tức truyền thông đều sẽ chế tạo.

Stephen - Sommers tiếp tục nói,“Matthew tại [ xác ướp trở về ] trường quay cảnh đầu tiên liền đem chúng ta đều rung động, cứ việc hắn dùng cổ Ai Cập ngữ nói ra đối bạch, nhưng hắn biểu hiện cùng mị lực thật sự chọc người chú mục, vì thế chúng ta ngay tại chỗ bắt đầu bàn bạc tân phiến.”

Dựa theo hắn thuyết pháp,[ Vua Bọ Cạp ] này hạng mục, sớm ở [ xác ướp trở về ] quay chụp khi có kế hoạch, nhưng sự thật rõ ràng không phải như vậy.

Bất quá, rõ ràng sự tình chân tướng tỷ như Matthew những người này, đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật.

Những lời này rốt cuộc đem hiện trường có chút lãnh đạm không khí điều động lên.

Một vị khác phóng viên đứng lên hỏi,“Nói như vậy, các ngươi tại quay chụp [ xác ướp trở về ] khi, liền có chế tác [ Vua Bọ Cạp ] tính toán?”

“Vua Bọ Cạp tuy rằng là một lượng tướng không đủ hai mươi phút vai phụ, lại là công nhận hấp dẫn nhãn cầu lượng điểm.”

Lần này trả lời nhân biến thành Sean - Daniel, hắn đồng dạng am hiểu sâu tuyên truyền chi đạo,“Chúng ta xác thật sớm ở [ xác ướp trở về ] quay chụp trong lúc, liền tìm đến Matthew - Horner, khiến hắn diễn viên chính một bộ chân chính thuộc về hắn điện ảnh.”

“Matthew - Horner tiên sinh......”

Rốt cuộc có phóng viên chú ý đến Matthew, hướng hắn hỏi nói,“Nếu nhớ không lầm mà nói, này chính là ngươi lần đầu tiên đảm nhiệm một bộ phim nam chính, có thể đàm một chút ngươi ý tưởng sao?”

“Ta phi thường phi thường hưng phấn !” Matthew vẫn cười, dương quang xán lạn cười,“Sean cùng Stephen thưởng thức, là vinh hạnh của ta. Ta vẫn chờ đợi cơ hội như vậy, lần này kỳ ngộ không tha bỏ qua, ta nhất định sẽ không làm cho bọn họ thất vọng, sẽ không khiến thích Vua Bọ Cạp nhân vật này người xem thất vọng.”

“Ta tưởng bổ sung một câu.” Stephen - Sommers đột nhiên chen vào nói,“Matthew mị lực không chỉ có thể hiện ở trên đại màn ảnh, trên trường quay hắn cũng cực kỳ chuyên nghiệp.”

Hắn quay đầu nhìn về phía Sean - Daniel,“Sean cùng ta đều là hắn trung thực fan điện ảnh.”

“Đúng vậy, xác thật như thế.” Sean - Daniel rất hiểu được dựa thế, hôm nay Band of Brothers gợi ra phản ứng càng ngày càng tăng,“Trừ Vua Bọ Cạp ngoài, ta còn phi thường thích Matthew tại Band of Brothers trung đóng vai Ronald Speirs, đây là một tràn ngập vô cùng mị lực nhân vật.”

Ở đây các phóng viên lúc này mới nhớ lại đến, này nhìn như không chớp mắt tiểu diễn viên, còn xuất diễn qua trọng lượng cấp tác phẩm.

Phỏng vấn Matthew phóng viên càng nhiều , một đám vấn đề ném tới, Matthew thong dong ứng đối, coi như là chu toàn mọi mặt.

Cuối cùng, các phóng viên mới đưa mục tiêu nhắm ngay đạo diễn Chuck - Russell, vị này đạo diễn tình hình gần đây không tốt, thêm bản thân thuộc về phía sau màn ngành nghề, tương đối đến nói lực hấp dẫn cũng không lớn.

Đương phóng viên hỏi hắn vì cái gì muốn tiếp được này bộ phim đạo diễn chức vị khi, Chuck - Russell cũng vô cùng tốt phối hợp phía trước Matthew, Sean - Daniel cùng Stephen - Sommers mà nói.

“Ta luôn luôn ham thích với kia vài xảo diệu dung hợp cơ trí, động tác, tình yêu cùng mạo hiểm nguyên tố điện ảnh, nhất là [ The Adventures of Robin Hood ] cùng [ Crimson Pirate ] linh tinh kinh điển lão phiến, ta vẫn cố ý quay chụp một bộ cổ trang động tác mạo hiểm phim.”

Chuck - Russell cũng là ứng đối phóng viên lão thủ ,“[ Vua Bọ Cạp ] phi thường phù hợp yêu cầu của ta, kịch bản cùng Stephen miêu tả đả động ta, đây là một chẳng những sẽ triển hiện ra khấu nhân tâm huyền mạo hiểm chi lữ, còn có thể thể hiện ra hiệp nghĩa chi tâm cùng tích cực tinh thần cố sự.”

Hắn có thể nhìn ra được đến, Sean - Daniel cùng Stephen - Sommers phi thường thưởng thức Matthew này nam chính, hơn nữa kịch tổ là trước xác định nam chính, lại xác định hắn này đạo diễn, cho nên đối với Matthew cũng khen không dứt miệng,“Ta xem qua Matthew tác phẩm, hắn phi thường có biểu diễn tiềm lực, vô luận là Vua Bọ Cạp, vẫn là Band of Brothers trung ......”

Chuck - Russell hoàn toàn không nhìn qua, căn bản không nhớ rõ nhân vật danh khí, làm sai nói,“Mỗi khi này hai nhân vật xuất hiện ở hình ảnh trong, của ngươi tầm mắt đều không thể từ Matthew trên người dời đi, hắn dùng tâm biểu diễn, hiệu quả cực tốt. Ta tin tưởng hắn kế tiếp còn sẽ khiến càng nhiều người cảm thấy sửng sốt.”

Mấy người đều tại cho nhau thổi phồng, hư cấu xinh đẹp nhất lời nói dối, cố tình phía dưới phóng viên đều chững chạc đàng hoàng tại ghi lại, phảng phất đây chính là chân thật tình huống như vậy.

Matthew tại Hollywood trà trộn hai năm, cũng có chính mình cảm thụ cùng phán đoán, giới giải trí như là một nhân tạo hoa viên, là tại rất hỗn độn, rất hoang vắng sinh hoạt trung cố ý đi tạo một giữ ấm tráo, bên trong dưỡng các loại hiếm quý dị thú cùng kỳ hoa dị thảo, để người quên mất bên ngoài phiền não, cho rằng đây chính là một thế giới.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 151: Tứ Đại Nhân Vật

Cầu phiếu đề cử ! cầu vé tháng !

Trở lại mặt sau phòng nghỉ, Matthew từ Stephen - Sommers chỗ đó lấy đến cuối cùng xác định phiên bản kịch bản, bởi Stephen - Sommers vẫn đối tình tiết tiến hành điều chỉnh, hắn này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kịch bản.

Mặt khác, còn có một phần kế hoạch thư.

“Có một số việc trước tiên nói một chút.” Stephen - Sommers nói,“Ngươi cũng cần làm chuẩn bị.”

Matthew gật gật đầu,“Ngươi cứ việc phân phó.”

Tuy rằng lấy đến nam chính hắn rất cao hứng, cũng rất kích động, cũng sẽ không vong hình, so với Stephen - Sommers cùng Sean - Daniel, hắn này nam chính thật sự tính không được cái gì.

Stephen - Sommers rõ ràng Matthew là chuyên nghiệp diễn viên, nói thẳng,“Quay chụp trung có đại lượng động tác cùng kỹ năng đặc biệt cảnh tượng, ta cần ngươi tự mình hoàn thành, để khiến máy quay tận khả năng gần gũi quay chụp đánh nhau cảnh tượng.”

“Không thành vấn đề !” Matthew tự tin tràn đầy,“Ngươi xem đến qua ta lần trước quay chụp Vua Bọ Cạp biểu hiện, ta hiện tại thân thể phối hợp tính so với kia khi càng tốt.”

“Ân.” Stephen - Sommers gật gật đầu, hắn rõ ràng nhớ rõ Matthew vi Vua Bọ Cạp nhân vật này làm ra cố gắng, đây cũng là yên tâm sử dụng hắn đảm nhiệm nam chính một nguyên nhân,“Của ngươi nhân vật, quay chụp lúc ấy đề cập sử dụng trường mâu, đoản đao, trường kiếm cùng cung tiễn đẳng nhiều loại vũ khí, ngươi còn cần tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện.”

Matthew đối với điểm này cũng không có bất cứ ý kiến, đây cũng là vì chính mình phụ trách, bằng không rất dễ dàng thụ thương.

Stephen - Sommers tiếp tục nói,“Kịch tổ đang tại liên hệ một vị vũ khí lạnh phương diện động tác chỉ đạo, chờ một lát xác định mặt khác diễn viên sau, các ngươi đem nhận hắn chuyên nghiệp hóa huấn luyện.”

Sean - Daniel lúc này đi tới, nói,“Gần nhất cao điệu một điểm, tốt nhất có thể nhiều hấp dẫn một điểm truyền thông chú ý, kịch tổ sẽ vì ngươi chế định tương quan tuyên truyền sách lược, ngươi đến lúc đó chú ý phối hợp.”

“Không thành vấn đề.” Matthew làm gọi điện thoại thủ thế,“Ngươi tùy thời đánh ta điện thoại.”

Cùng Sean - Daniel cùng Stephen - Sommers đàm hoàn, Matthew lại đi theo đạo diễn Chuck - Russell hàn huyên một hồi, vị này đạo diễn quyền lực phi thường hữu hạn, là một danh phù kỳ thực trường quay quay chụp tổng chỉ huy, cũng sẽ không tham dự đến hậu kỳ chế tác trong.

Đương nhiên, Matthew cũng sẽ không tham dự hậu kỳ chế tác, trừ nam chính ngoài, hắn bản thân cũng không có bao nhiêu quyền lực.

Trong phòng nghỉ ngơi cùng mặt khác ba người trao đổi một phen, Matthew đi ra ngoài hội hợp Helen - Hermann, ly khai Universal ảnh nghiệp, cùng đến khi hoàn toàn bất đồng, hắn cưỡi ô tô chạy ra Universal ảnh thành đại môn thời điểm, không thiếu phóng viên cầm máy ảnh nhắm ngay cửa sổ xe chụp ảnh, ô tô rời xa sau, còn có vài danh cưỡi xe máy cẩu tử theo đi lên.

Matthew cưỡi là Helen - Hermann xe, phía trước có chuyên môn tài xế.

“Thói quen liền hảo.” Helen - Hermann tựa hồ cũng thấy được mặt sau cẩu tử,“Gần nhất một đoạn thời gian, cẩu tử khẳng định sẽ truy tại ngươi mặt sau.”

Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, nói,“Bốn ngàn vạn dollar chế tác nam chính, đối với bọn họ đến nói vẫn là có nhất định tin tức giá trị .”

“Tùy tiện bọn họ hảo.” Matthew ngược lại cũng không thèm để ý,“Bọn họ cũng là hỗn chén cơm ăn.”

Helen - Hermann đột nhiên đổi đề tài,“Ngươi không tưởng sáng tỏ mà nói, tốt nhất trong khoảng thời gian này đừng cùng Britney hẹn hò.”

Matthew ăn ngay nói thật,“Britney không ở Los Angeles, gần nhất tại quay mv, tạm thời hay không trở về.”

“Nếu ngươi này đoạn luyến tình sáng tỏ,” Helen - Hermann ý hữu sở chỉ,“Thời cơ thích hợp......”

Nàng nói còn không có nói, liền bị Matthew đánh gãy ,“Đây không phải ta một người sự. Ta còn là câu nói kia, Helen, loại sự tình này thuận theo tự nhiên đi.”

Không đợi Helen - Hermann mở miệng, hắn ngược lại hỏi,“Nữ chính ngươi tính toán đề cử ai?”

Matthew biết Helen - Hermann cùng kịch tổ đạt thành một ít hiệp nghị, tỷ như diễn viên ưu tiên sử dụng quyền.

“Tạm thời không có cụ thể nhân tuyển.” Helen - Hermann suy nghĩ một chút, còn nói thêm,“Chỉ là xác định một danh sách.”

“Chờ ngươi đại khái xác định nhân tuyển.” Matthew tuyệt không khách khí,“Có thể thông tri ta một tiếng sao?”

“Ân?” Helen - Hermann không rõ hắn ý tứ.

Matthew nói thẳng,“Nếu ngươi đem ta coi là làm đàm phán lợi thế, ta cuối cùng có quyền được biết đi?”

Hắn lại không ngốc, có một số việc đoán cũng có thể đoán được.

“Có thể.” Helen - Hermann rõ ràng không phải có lệ,“Ngươi là nam chính, hiện tại là ta trọng yếu nhất hộ khách, nữ chính là ngươi hợp tác, đẳng có nhân tuyển, ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại.”

“Vừa đi ra thời điểm, ta lật kịch bản, bên trong có mấy trường nam nữ nhân vật chính thân thiết vai diễn.” Matthew thử hỏi,“Ngươi sẽ không lộng người da đen nữ chính đi?”

Đây mới là hắn lo lắng nhất địa phương.

“Tuyệt đối sẽ không !” Helen - Hermann nhắc nhở nói,“Sean - Daniel kia một cửa qua không được.”

“Cũng là.” Matthew gật gật đầu.

Sean - Daniel cũng không phải đối sở hữu phi người da trắng diễn viên có ý kiến, hắn bảo thủ vỏn vẹn nhằm vào hắc nhân.

Ô tô đi đến Burbank, dừng ở Thiên Sứ trù tính công ty trước cửa, Matthew không có đi vào, đổi chính mình nhị thủ Ford xe, chuẩn bị về nhà, phát động ô tô thời điểm, phát hiện mặt sau mấy cái cẩu tử lại cùng lại đây, hắn tâm tính rất tốt, nhìn thấy cẩu tử xung bên này quay chụp, còn đối với bọn họ phất phất tay.

Qua lại, có cẩu tử gặp được hắn, nhiều lắm cũng chính là chụp mấy tấm chiếu, này mấy cái vẫn theo tới gia môn phụ cận.

Matthew rất rõ ràng, đây là kịch tổ cùng bốn ngàn vạn phim nam chính mang đến aura gia thành.

Đình hảo xe, cầm kịch bản cùng kế hoạch thư về trong nhà, Matthew chuyển chiếc ghế dựa ngồi ở trước cửa sổ, lật xem lên kịch bản, nhìn cũng liền hơn mười trang, liền phát hiện này gọi là [ Vua Bọ Cạp ] cố sự, cùng [ xác ướp trở về ] trung Vua Bọ Cạp không có quá nhiều liên hệ, Stephen - Sommers viết ra là một hoàn toàn mới cố sự.

Hắn nhanh chóng phiên qua một lần kịch bản sau, rất nhanh tổng kết ra chủ thể tình tiết.

Cố sự phát sinh tại cổ Ai Cập Gomorrah thành, tàn bạo đại quân phiệt Memnon tay cầm trọng binh, xưng bá một phương, thành bên trong cái khác bộ lạc quyết định tạo thành liên minh đến cùng nhau đối phó hắn, vì thế phát động vài lần thảo phạt chiến tranh, thế nhưng đều bị Memnon nhất nhất đánh bại.

Memnon bên cạnh có một hiểu được Vu thuật nhân vật thần bí, nàng có thể dự kiến tương lai, cũng lấy này giúp Memnon tác chiến, biết được một tình huống này sau, bộ lạc liên minh quyết định phái ra một danh thích khách đi ám sát này nhân vật thần bí.

Này danh thích khách chính là Matthew nhân vật Mathayus, nhân vật thiết lập thành thân thể khoẻ mạnh, dũng mãnh thiện chiến, là một danh cường đại dũng sĩ, dựa theo Hollywood nhất quán lộ số, có dũng sĩ tự nhiên muốn có mĩ nữ, vì thế Mathayus xâm nhập địch hậu chuẩn bị ám sát cái kia nhân vật thần bí khi, phát hiện đối phương nguyên lai là một vị mĩ nữ, Mathayus bị này tên là Cassandra nữ nhân mỹ mạo sở thâm thâm đả động mà không đành lòng thương tổn nàng, đồng thời cũng phải biết Cassandra cũng không phải tự nguyện vi Memnon hiệu lực, mà là bị Memnon kèm hai bên.

Sau đó nam nữ nhân vật chính thuận lợi thành chương làm cùng một chỗ, cùng Mathayus bằng hữu vụng trộm lẻn vào Memnon thành bảo, cùng Memnon triển khai sinh tử nhất bác......

Kết cục đương nhiên là Hollywood thức đại viên mãn, cũng phù hợp phim thương mại nhất quán lộ số.

Tóm lại, này bộ [ Vua Bọ Cạp ] thực ra cùng Vua Bọ Cạp không nhiều lắm quan hệ, lại càng không giống tuyên truyền trung nói được như vậy là [ xác ướp ] hệ liệt tiền truyện.

Xem xong kịch bản, không khó phát hiện phim thực ra chính là bốn chủ yếu nhân vật, hắn nhân vật Mathayus, nữ chính vu sư Cassandre, nam phụ Arpid, còn có đại nhân vật phản diện Memnon.

Trước mắt này bốn vai chỉ xác định hắn một diễn viên, mặt khác ba diễn viên Helen - Hermann rất tưởng khiến Thiên Sứ trù tính công ty tất cả đều nhận thầu, lại có nhất định độ khó.

Lấy đến kịch bản phía trước, Matthew liền nghe Helen - Hermann đề cập qua, nói là Stephen - Sommers cố tật tái phát, kế Vua Bọ Cạp sau, lại lấy chân thật nhân vật vi nguyên hình, vì này bộ phim sáng tác một đại nhân vật phản diện, Memnon là Stephen - Sommers vi Á Châu cự tinh Tiểu Mã ca lượng thân tạo ra , nhưng Sean - Daniel cùng đối phương người đại diện hơi làm tiếp xúc, liền bị một ngụm từ chối .

Liền hắn nghĩ đến cũng không khả năng, tuy rằng Tiểu Mã ca tại Hollywood không tính là nhất tuyến, nhưng trong ấn tượng lúc nào diễn qua thuần túy đại nhân vật phản diện?

Mặt khác hai nhân vật, yêu cầu tương đối không phải rất phức tạp, đơn giản điểm đến nói chính là mĩ nữ cùng tráng hán.

Này hai loại diễn viên, Hollywood luôn luôn cũng không thiếu, hắn tại Thiên Sứ trù tính công ty ra ra vào vào thời điểm, liền từng nhìn đến không thiếu.

Đơn giản xem qua kịch bản, Matthew đẳng chờ một lát lại làm chi tiết nghiên cứu, lại lấy qua Stephen - Sommers cùng Sean - Daniel liên hợp chế tác hạng mục kế hoạch thư nhìn lên, hạng mục tuy rằng còn bị vây ở bước đầu giai đoạn, nhưng này hai người hiển nhiên đã làm không thiếu chuẩn bị, có một số việc cùng hắn tưởng cũng không giống nhau.

Tỷ như nói quay chụp .

Nguyên bản Matthew cho rằng kịch tổ sẽ giống quay chụp [ xác ướp trở về ] khi như vậy, cảnh quay bên trong tại London Pinewood Studios đáp cảnh quay chụp, cảnh quay bên ngoài đi Morocco sa mạc bên trong lấy cảnh.

Nhưng sự thật chứng minh hắn tưởng nhiều lắm, bởi phim dự toán ít, kịch tổ sở hữu quay chụp đều sẽ dừng lại tại Mĩ quốc, cảnh quay bên trong tại Warner nhà sản xuất quay chụp, cảnh quay bên ngoài tắc đi bang Arizona sa mạc.

Tại lấy không được Anh quốc cùng Morocco lui thuế ưu đãi dưới tình huống, như vậy có thể tiết kiệm tương đương một bộ phận phí tổn, nhất là tại Warner nhà sản xuất cảnh quay bên trong quay chụp, giống như là Universal ảnh thành có du lãm khu như vậy, Warner nhà sản xuất cũng có, bọn họ đến nay còn giữ lại năm đó quay chụp [ Spartacus ] studio cùng Ngoại Cảnh trường quay, hơn nữa khai phá thành du lịch hạng mục, gần nhất còn vừa tiến hành đổi mới, hơi làm điều chỉnh liền có thể dùng đến quay chụp này bộ phim.

Quay chụp không cần Anh quốc cùng Morocco hai đầu chạy, cũng khiến Matthew thở ra nhẹ nhõm một hơi, tương lai trong khoảng thời gian này, Britney đều sẽ tại Mĩ quốc, như vậy hai người gặp mặt cũng sẽ phương tiện rất nhiều.

Mặt khác một ít kế hoạch, đều là sản xuất tổ cùng đạo diễn tổ sự tình, cùng hắn này diễn viên chính không có trực tiếp quan hệ, hắn trước mắt giai đoạn này chuyện trọng yếu nhất, chính là hiểu rõ kịch bản, đem khống hảo nhân vật, vi quay chụp làm chuẩn bị.

Trong đó trọng điểm chính là huấn luyện, từ gần người cận chiến đến một loạt vũ khí lạnh vận dụng, không cầu có bao nhiêu tinh thông, tối thiểu ở trước màn ảnh đùa giỡn đến muốn có khuông có dạng, Stephen - Sommers riêng cường điệu muốn có lực lượng mĩ, mà không phải Hollywood gần nhất bắt đầu lưu hành tràn lan đa dạng đánh nhau.

Matthew chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu kịch bản cùng nghiền ngẫm nhân vật, hơn nữa đơn độc diễn luyện một ít nhân vật vai diễn.

Về này bộ phim tin tức, cũng tại hệ thống mạng cùng báo chí tạp chí bên trên truyền lưu lên đến.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 152: Trang Đầu Chuyên Mục

“Universal ảnh nghiệp xác định Vua Bọ Cạp quay chụp độc lập điện ảnh, đầu tư đạt tới 4000 vạn dollar, Stephen - Sommers lấy biên kịch kiêm người sản xuất thân phận trở về, đồng dạng trở về còn có tuổi trẻ diễn viên Matthew - Horner, hắn tại [ xác ướp trở về ] trung biểu diễn Vua Bọ Cạp cực cụ xem điểm......”

Tin tức tuyên bố hội sau ngày hôm sau, rất nhiều báo chí tạp chí bên trên đều xuất hiện cùng [ Vua Bọ Cạp ] có liên quan tin tức.

“Nổi tiếng đạo diễn Chuck - Russell gia nhập liên minh [ Vua Bọ Cạp ] điện ảnh, cùng Vua Bọ Cạp Matthew - Horner hợp tác trợ lực [ xác ướp ] hệ liệt bắt đầu tân thiên chương.”

Một phần cùng Universal ảnh nghiệp có hợp tác quan hệ trên báo chí, còn đơn giản giới thiệu Matthew.

“Đến từ bang Texas diễn viên Matthew - Horner hiện năm chỉ có hai mươi mốt tuổi, lại là Hollywood công nhận xuất sắc nhất trẻ tuổi diễn viên chi nhất, cho tới nay cùng rất nhiều nổi danh ngôi sao cùng đại bài đạo diễn hợp tác qua, tham diễn đệ nhất bộ tác phẩm tức là Girl, Interrupted như vậy Oscar đoạt giải phim, đệ nhị bộ tác phẩm càng là do Ridley - Scott đạo diễn Oscar tốt nhất phim Gladiator, sau lại đảm nhiệm lưu hành tiểu thiên hậu Britney - Spears mv nam chính, mặt sau càng tiến thêm một bước, tại Sử Thi chiến tranh cự tác Band of Brothers trung biểu diễn e liên thứ bốn nhậm liên trưởng Ronald Speirs này một nhân vật, cũng cuối cùng tại [ xác ướp trở về ] trung dựa vào Vua Bọ Cạp này một nhân vật nhất minh kinh nhân, hôm nay đem tại độc lập thành phiến [ Vua Bọ Cạp ] một mảnh trung đảm nhiệm nam chính......”

Los Angeles nội thành một đống phổ thông độc lập chung cư, Liszt ngồi ở bên bàn ăn, buông xuống trong tay này phân báo chí, như có đăm chiêu.

Bên cạnh, hắn chừng mười tuổi nhi tử cầm lấy báo chí, nhìn lên.

Một trung niên phụ nữ bưng bữa sáng đi tới, phân biệt phóng tới Liszt phụ tử trước mặt.

“Ba ba......” Nhi tử xem qua văn chương, nghi hoặc khó hiểu,“Ngươi cũng thích Vua Bọ Cạp a?”

Liszt nhìn về phía nhi tử,“Ta không thích, ta chỉ là gặp qua này diễn viên.”

Nhi tử càng thêm nghi hoặc ,“Ngươi cũng truy tinh a?”

“Không phải.” Liszt lắc lắc đầu, nghĩ tới phía trước tiểu tài xế.

Trung niên phụ nữ từ nhi tử chỗ đó lấy qua báo chí, nhìn thoáng qua, hỏi,“Ngươi phía trước có thủ hạ, không phải gọi Matthew - Horner sao?”

“Chính là hắn.” Liszt chỉ chỉ báo chí,“Nhìn thấy xứng đồ sao, ta sẽ không nhận sai.”

Nhi tử giật mình há to miệng,“Ba ba, ban đầu ngươi thủ hạ tiểu viên chức, biến thành hiện tại Hollywood ngôi sao?”

Liszt do dự một chút, vẫn là gật gật đầu,“Nói như vậy cũng không sai.”

Dù cho quá khứ hơn một năm , hắn còn rõ ràng nhớ rõ cái kia đến từ bang Texas tiểu tài xế, lúc ấy hắn liền thường xuyên xin phép đi quay chụp, đồng văn phòng hai ngu xuẩn mỗi lần đều châm chọc hắn, chính mình cũng vui vẻ phải xem trò hay, nhưng ai có thể nghĩ đến, hôm nay hắn đã tại chế tác phí tổn bốn ngàn vạn dollar đại chế tác bên trong lên làm nam chính .

Vỏn vẹn hai năm thời gian, từ một tiểu tài xế bò đến nam chính vị trí, kia vài cười nhạo hắn người mới là chê cười đi?

Nhi tử tựa hồ lại hưng phấn nói gì đó, Liszt chuyên chú vào suy xét chính mình sự tình, không có nghe đi vào, hôm nay Matthew - Horner từ một tiểu tài xế biến thành nam chính, cũng liền có tiền , có phải hay không có thể đem hắn phát triển trở thành công ty hộ khách đâu?

Có thể kéo đến một Hollywood ngôi sao hộ khách, nhưng là có không ít trích phần trăm a.

Liszt cảm giác hẳn là thử xem, quay đầu đi tìm tìm Matthew - Horner liên hệ phương thức.

Burbank bắc bộ, Matthew khép lại kịch bản, vừa mới chuẩn bị đi trong viện chuyển một vòng, đột nhiên tiếp đến Helen - Hermann đánh tới điện thoại.

“Elena - Boyar thù lao ta để người triển chuyển giao cho nàng.” Helen - Hermann nói lên hoàn toàn đều là công tác phương diện sự tình,“Ngươi yên tâm, cấp là tiền mặt.”

Matthew cầm di động đi đến trong viện,“[ Vua Bọ Cạp ] đệ nhất bút thù lao lúc nào có thể đến?”

Dựa theo song phương hiệp nghị, hắn thù lao chia làm ba lần thanh toán, đệ nhất bút hai mươi vạn dollar tại ký kết hiệp nghị trong mười ngày thanh toán đúng chỗ, đệ nhị bút tiến vào kịch tổ quay chụp khi thanh toán hai mươi vạn dollar, cuối cùng một bút mười vạn dollar phải chờ tới hắn sở hữu vai diễn quay chụp kết thúc.

Trong đó còn có hạn chế điều khoản, tỷ như Matthew nếu tuôn ra hít thuốc phiện linh tinh gièm pha mà nói, kịch tổ có quyền lực khấu trừ hắn thù lao.

Đây cũng là Hollywood tương đối thường gặp hạn định điều khoản.

“Liền trong mấy ngày nay, sẽ không vượt qua mười ngày.” Helen - Hermann tiếp tục tại điện thoại bên trong nói,“Elena - Boyar đi ngươi chỗ đó , nàng thứ hai tuần sau tại Yahoo giải trí mặt trên có chuyên mục, chúng ta vừa cho nàng một bút hậu đãi thù lao, nàng quyết định đem vị trí này cho ngươi, phỏng chừng nàng một hồi liền đến, ta bên này đang vì còn lại nhân vật thử vai làm chuẩn bị thoát không ra thân, ngươi trước cùng Elena - Boyar thương lượng, cụ thể tình huống chúng ta giữa trưa lại thông điện thoại.”

“Có thể.” Matthew tiếp lại hảo kỳ hỏi,“Nữ chính ngươi có nhân tuyển sao?”

Helen - Hermann trả lời có chút ra ngoài ý liệu,“Có người đại diện đi thông Stephen - Sommers quan hệ, Sean - Daniel cũng không có phản đối, nữ chính cơ bản gõ định, ta lấy không được nữ chính , bất quá làm bồi thường, còn lại mấy cái trọng yếu vai phụ, kịch tổ đều sẽ sử dụng Thiên Sứ trù tính công ty hộ khách.”

“Xác định ?” Matthew tiếp tục hỏi,“Là ai?”

“Cụ thể là ai ta cũng không rõ ràng.” Helen - Hermann bên kia giống như có chuyện,“Qua vài ngày liền biết, ta trước treo .”

Lời này vừa nói xong, Matthew liền nghe đến đô đô cắt đứt thanh, lắc lắc đầu, trở về phòng nấu nước, lại đem trong viện gần đây mua mộc chế bàn ghế xoa xoa, chuẩn bị chiêu đãi chủ động đi tìm đến Elena - Boyar.

Qua chừng mười phút, chuông cửa vang lên, Matthew đi qua mở cửa, thân hình cao lớn Elena - Boyar liền đứng ở trước cửa.

“Đã lâu không gặp a, Elena.”

Hắn đem Elena - Boyar khiến tiến vào, hỏi,“Trong phòng? Vẫn là bên ngoài?”

Elena - Boyar chung quanh đánh giá một phen, nói,“Bên ngoài đi, nơi này không khí không sai.”

Này xã khu ở San Fernando Valley bên trên đồi núi khu vực, xanh hoá phi thường tốt, thích hợp cư trụ.

Matthew đi trong phòng pha trà, bưng ra đến đặt ở trên bàn gỗ, đối Elena - Boyar làm thỉnh thủ thế,“Đây là ta tại trung quốc thành chuyên môn mua nhập khẩu trà xanh, cùng thành thục uống hồng trà đều có phong vị.”

Elena - Boyar đối trà không có hứng thú, bưng lên đến uống một ngụm, hỏi,“Helen - Hermann cho ngươi đánh qua điện thoại sao?”,

“Đánh.” Matthew nâng chung trà lên, nhìn nhìn Elena - Boyar, hỏi,“Ngươi thế nhưng có thể ở trên loại chuyện tốt này nhớ tới ta, thật khó được.”

Elena - Boyar nhún vai,“Ta gần nhất từ ngươi trong tay buôn bán lời không thiếu, này liền cho là giảm giá dâng tặng .” Giọng nói của nàng chuyển hướng chăm chú,“Đây là Yahoo giải trí trang đầu chuyên mục, của ta quyền lực hữu hạn, trước mắt chỉ có thể ở trên trang treo một ngày.”

“Một ngày cũng không sai a.” Matthew ngược lại có vẻ tương đối thấy đủ.

“Hiện tại ngươi miễn cưỡng xem như giải trí nhiệt điểm.” Elena - Boyar mắt nhìn đại môn bên kia,“Ta tới được thời điểm, thế nhưng có cẩu tử tại ngồi thủ.”

Matthew thuận miệng mở câu vui đùa,“Bọn họ đem ngươi hiểu lầm thành ta bạn gái liền không xong .”

Elena - Boyar lại không để ý,“Tùy tiện bọn họ, chúng ta thương lượng dưới chuyên mục đưa tin nội dung đi.”

“Ân.” Matthew gật gật đầu, hỏi,“Helen là cái gì ý tứ?”

“Nàng cho rằng hẳn là đưa tin ngươi cá nhân.” Elena - Boyar lại nâng chung trà lên uống một ngụm nhỏ,“Đặc biệt là đối ngoại triển lãm ngươi tích cực cố gắng một mặt.”

Nghe nàng nói như vậy, Matthew có chủ ý,“Có thể hay không như vậy, ta vẫn ở kiện thân cùng tiến hành quyền kích cùng vật lộn huấn luyện, để vi quay chụp làm chuẩn bị, có thể hay không quay chụp một ít ta ra vào trung tâm thể hình cùng tại trung tâm thể hình nội vất vả huấn luyện ảnh chụp, phát đến trên trang web đâu?”

“Hoàn toàn có thể.” Elena - Boyar suy xét một hồi, nói,“Trước mắt ngươi vừa có điểm danh khí, bản thân cũng khuyết thiếu tin tức điểm, theo ta đến xem, trừ này mấy cũng không khác càng tốt .”

Matthew hỏi,“Ngươi buổi chiều có thời gian sao? Ta buổi chiều đi trung tâm thể hình, muốn hay không chúng ta cùng đi?”

Elena - Boyar lắc đầu,“Hôm nay không được, ngươi hôm nay tốt nhất đi trước cùng trung tâm thể hình lão bản nói chuyện, chinh được hắn đồng ý, chúng ta ngày mai lại đi quay chụp.”

Nơi này chú trọng tư nhân quyền lợi, có một số việc làm không tốt liền sẽ chọc phiền toái, Matthew tỉnh ngộ đến điểm này, nói,“Kia hảo, trung tâm thể hình đại cổ đông chính là của ta quyền kích giáo luyện, ta đi trước cùng hắn nói chuyện.”

Neborah không chỉ là trong hội sở giáo luyện, vẫn là chủ yếu đầu tư nhân.

Elena - Boyar nhìn nhìn đồng hồ,“Kia liền nói như vậy định, một hồi ta còn muốn đi ban biên tập, đi trước .”

Matthew cũng không cùng nàng khách khí, nói,“Ta còn muốn cùng Helen chào hỏi, ngươi chờ ta điện thoại.”

Hắn đem Elena - Boyar đưa đến cửa, bỗng nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, nói,“Đúng, thích hợp mà nói, đem của ta Blog cũng bỏ vào chuyên mục đưa tin bên trong đi.”

“Blog?” Elena - Boyar thoáng có chút nghi hoặc,“Ngươi còn tại đổi mới Blog? Đều không có ai chú ý.”

Matthew cười cười, nói,“Coi như giúp ta.”

Này cũng không phải cái gì đại sự, Elena - Boyar ứng xuống dưới,“Được rồi, ta sẽ nhắc một chút của ngươi Blog.”

Matthew theo sau đưa đi Elena - Boyar, trở về sau lại riêng nhìn xem chính mình Blog, vẫn là thiếu nhân quan chú như cũ.

Nếm qua cơm trưa, hắn cấp Helen - Hermann treo điện thoại, đại khái nói một chút, Helen - Hermann không có ý kiến.

Theo sau, Matthew đi Westwood khu trung tâm thể hình, tiếp tục thông thường kiện thân cùng huấn luyện, hôm nay hắn coi như là nơi này khách quen cùng danh nhân, nghỉ ngơi thời điểm có rất nhiều người đều sẽ lại đây chào hỏi.

Danh khí một phương diện là phát ra từ hắn diễn viên thân phận, một phương diện khác còn lại là huấn luyện tái.

Tại gần nhất huấn luyện tái thượng, trừ bỏ Neborah này chuyên nghiệp cấp khác tồn tại ngoại, trung tâm thể hình bên trong mặt khác luyện tập quyền kích nhân tất cả đều thành Matthew thủ hạ bại tướng.

Dùng một vài người lời đến nói, Matthew xác thật chọn sai chức nghiệp.

Một buổi chiều huấn luyện đảo mắt quá khứ, trung tâm thể hình bên trong nhân tại giảm bớt, Matthew tìm tới Neborah, nhắc tới mượn trung tâm thể hình quay chụp sự tình, hắn hôm nay coi như là nơi này đại hộ khách, Neborah thống khoái đáp ứng xuống dưới, bất quá đưa ra ảnh chụp trung muốn xuất hiện trung tâm thể hình bảng hiệu.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 153: Nữ Chính

Nhị thủ Ford xe dừng ở ven đường, Matthew chỉ chỉ phi thường dễ khiến người khác chú ý một tòa Tiểu Lâu, nói,“Đây chính là trung tâm thể hình , ba tầng lâu tất cả đều là.”

Elena - Boyar ngồi ở trên phó điều khiển, chỉ hướng bên kia nhìn thoáng qua, tiếp tục cúi đầu điều chỉnh máy ảnh kỹ thuật số, niên đại này máy ảnh kỹ thuật số, thao tác lên tương đối rườm rà.

Matthew kiên nhẫn đợi Elena - Boyar, phương diện này nàng càng có kinh nghiệm.

Qua đại khái năm phút đồng hồ, Elena - Boyar thu phục lâm thời ra trạng huống máy ảnh màn ảnh, đối Matthew nói,“Ngươi tự nhiên điểm, coi như ta không tồn tại.”

“Đem ta chụp soái một điểm a.” Matthew dặn dò nói,“Chụp xấu ta khả trở về tìm ngươi.”

Elena - Boyar khoát tay,“Ngươi nhanh lên đi thôi, ta có kinh nghiệm, bày chụp phố chụp với ta mà nói tiểu ý tứ.”

Matthew vừa định xuống xe, trung tâm thể hình bên kia bỗng nhiên có mấy người đi ra, đứng ở cửa phụ cận nói chuyện, Elena - Boyar kêu lại hắn,“Đợi lát nữa đi, chờ bọn hắn đi.”

Tuy rằng cùng Neborah cùng trung tâm thể hình chào hỏi sẵn, nhưng cũng không thể trì hoãn trung tâm thể hình hằng ngày kinh doanh, Matthew biết chính mình bài không đủ lớn, kiên nhẫn đợi lên.

“Có phải hay không phố chụp đều là như vậy bày chụp?” Matthew hảo kỳ hỏi.

“Ngươi tại báo chí cùng mạng internet nhìn thấy cái loại này phố chụp cũng mĩ sủi bọt hoặc là soái bỏ đi phố chụp......” Elena - Boyar phi thường khẳng định nói,“Ta khẳng cam đoan 100% là trước đó liên hệ hảo bày chụp.”

Matthew sáng tỏ nói,“Trách không được rất nhiều ngôi sao ảnh đường phố trung đều là ba trăm sáu mươi độ không góc chết mĩ nữ cùng soái ca.”

Elena - Boyar hừ một tiếng, nói,“Này mấy phố chụp phần lớn là cùng loại chúng ta loại này hợp tác quan hệ, chụp không đẹp ảnh chụp, căn bản qua không được ngôi sao người đại diện hoặc là quan hệ xã hội quản lý kia một cửa.”

Matthew gật gật đầu, nguyên bản đứng ở ngoại giới, chỉ là cách sơn ngắm phong cảnh, căn bản xem không rõ ràng, tiến vào này nghề, mới phát hiện ngôi sao cần vận doanh gì đó nhiều lắm.

Hắn hiện tại vừa mới có điểm danh tự, nghiêm khắc nói lên vẫn là phổ thông diễn viên, liền cần bản thân vận doanh......

Đợi không đến năm phút đồng hồ, trung tâm thể hình cửa nhân ly khai, Matthew đẩy cửa xuống xe, mang theo một trang quần áo tay cầm túi, mặc một thân Hợp Thể đoản khoản vận động phục, hướng về trung tâm thể hình đại môn đi.

Cùng lúc đó, Elena - Boyar cũng từ trên phó điều khiển xuống dưới, bước nhanh đi đến trung tâm thể hình bên cạnh, tìm hảo phương vị cùng góc độ, máy ảnh màn ảnh nhắm ngay Matthew, không ngừng ấn shutter.

Nàng từ màn ảnh trông được quá khứ, Matthew hai chân thon dài hữu lực, trên người cơ nhục to lớn, cả người tràn ngập độc thuộc về nam tính dương cương chi khí.

“Gã này......” Elena - Boyar biên chụp ảnh, còn biên nói thầm,“Nhìn qua xác thật rất có liêu.”

Hollywood hướng đến thích loại này có cơ nhục nam diễn viên, đặc biệt là thương nghiệp giải trí loại phim bên trong.

Bên kia Matthew đã tiến vào trung tâm thể hình, Elena - Boyar thu hồi máy ảnh, nhanh chóng điều chỉnh ra quay chụp ảnh chụp, bước đầu xác định quay chụp hiệu quả, nếu đại đa số hiệu quả không tốt mà nói, chỉ có thể đem Matthew gọi đi ra, lại quay chụp một lần.

May mà ảnh chụp đều không sai, nàng cũng theo sau tiến vào trung tâm thể hình.

Có công tác nhân viên lại đây dẫn đường, lĩnh Elena - Boyar đi trên lầu quyền kích huấn luyện quán, nàng tiến vào thủy tinh đại môn, phát hiện Matthew đã đổi hoàn quần áo bắt đầu nhiệt thân, giơ lên máy ảnh chính là một trận quay chụp.

Trung tâm thể hình bên trong không có nhân lại đây ngăn trở, Elena - Boyar phỏng đoán khẳng định là Matthew chào hỏi qua.

Làm xong nhiệt thân, Matthew đi đến một bao cát phía trước, tiến hành cơ bản ra quyền luyện tập, đem bao cát đánh được oành oành vang lên, Elena - Boyar đi đến đối diện, máy ảnh màn ảnh nhắm ngay bên này, thường thường liền sẽ ấn shutter.

Matthew là nơi này khách quen , thêm phía trước chào hỏi, mặt khác lại đây huấn luyện nhân, không có quấy rối hoặc là vô giúp vui.

Chụp đến một nửa thời điểm, Neborah đi tới, riêng đứng ở màn ảnh trung, trang mô tác dạng chỉ đạo Matthew một phen, bất quá ánh mắt thường thường liền phiêu hướng Elena - Boyar bên kia, tựa hồ đối loại này một nữ phóng viên rất ngạc nhiên.

Đây là bày chụp, không phải huấn luyện, Matthew theo sau lại tiến hành mặt khác mấy thứ huấn luyện, đẳng Elena - Boyar chụp đến đủ nhiều ảnh chụp, cũng liền ngừng lại.

Matthew tiếp nhận Neborah ném tới được khăn mặt, lau mồ hôi, đối diện Elena - Boyar đang tại tháo dỡ máy ảnh màn ảnh, vội vàng đi qua, hỏi,“Hiệu quả thế nào?”

Elena - Boyar đầu cũng không có nâng,“Phi thường tốt, ngươi tại diễn viên một hàng này hỗn không nổi nữa, có thể suy xét đổi nghề đi làm người mẫu.”

“Đương cái gì nam model a, đều là chút cơ lão !” Neborah đi tới, đứng ở Matthew bên cạnh, tùy tiện nói,“Hẳn là đi đánh chức nghiệp quyền kích !”

Hắn vỗ Matthew cánh tay,“Matthew ! có ta làm của ngươi giáo luyện, ngươi tuyệt đối có thể trở thành quyền đàn đại minh tinh !”

Elena - Boyar nhìn Neborah liếc nhìn, Neborah vươn tay, chủ động nói,“Ta là Neborah, Matthew quyền kích giáo luyện.”

“Ngươi hảo.” Elena - Boyar ở trên tay hắn nhẹ nhàng nắm một chút, lễ phép trả lời,“Elena - Boyar, Yahoo giải trí phóng viên.”

Neborah ném Matthew mặc kệ, đối Elena - Boyar lộ ra ân cần tươi cười,“Elena, không biết ngươi đối kiện thân có hứng thú sao? Ta nơi này có rất nhiều thích hợp nữ sĩ kiện thân hạng mục, muốn hay không ta dẫn ngươi đi xem xem?”

Elena - Boyar liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp cự tuyệt,“Không cần, ta còn có công tác phải làm.” Nàng ngược lại đối Matthew nói,“Ta muốn hồi ban biên tập xử lý ảnh chụp, có cái gì tình huống điện thoại liên hệ.”

“Hảo !” Matthew khẽ gật đầu,“Còn cần ta làm cái gì cứ việc gọi điện thoại.”

Elena - Boyar thu thập đồ đạc, rất nhanh ly khai trung tâm thể hình.

“Huấn luyện còn tiếp tục sao?” Neborah nhìn Elena - Boyar bóng dáng hỏi.

“Đương nhiên.” Matthew tiếp đón công tác nhân viên lại đây vì chính mình mang găng tay quyền anh,“Thời gian quý giá, không thể lãng phí.”

Huấn luyện tiếp tục, mãi cho đến buổi chiều năm giờ, hắn mới rời đi trung tâm thể hình, lên xe chuẩn bị về nhà, đột nhiên tiếp đến một xa lạ điện thoại.

Matthew không có phát động ô tô, chuyển được điện thoại,“Ngươi hảo, nơi này là Matthew - Horner.”

“Ngươi hảo a, Matthew.” Ống nghe xung truyền đến là một có chút quen thuộc thanh âm,“Đã lâu không gặp .”

Đây là? Matthew tựa hồ nghĩ tới thanh âm chủ nhân, trong lúc nhất thời lại không thể xác nhận, bên kia tự giới thiệu nói,“Là ta a, ta là Liszt.”

Matthew lập tức nhớ tới đây là chính mình tiền thủ trưởng, không khỏi có chút hảo kỳ, hắn gọi điện thoại làm cái gì? Bất quá, ngoài miệng không có đình, cười nói,“Ngươi hảo, Liszt, xác thật đã lâu không gặp .”

“Lúc nào có không?” Bên kia vang lên thử câu hỏi thanh,“Chúng ta cùng nhau uống cà phê a.”

“Gần nhất ta bề bộn nhiều việc.” Matthew uyển cự nói,“Trong ngắn hạn khả năng không có thời gian.”

“Như vậy a......” Liszt cười nói,“Ta rất hoài niệm cùng nhau cộng sự đoạn thời gian đó.”

Matthew lễ phép trả lời,“Ta cũng là.”

So với hồng chim cánh cụt công ty mặt khác hai vị, Liszt người này cho hắn lưu lại ấn tượng càng tốt một ít, từ nào đó phương diện đến nói, tại hồng chim cánh cụt công ty sa thải hắn thời điểm, còn giúp hắn một phen.

Nếu là mặt khác kia hai người cho hắn gọi điện thoại, hắn sớm liền cắt đứt .

“Matthew......” Bên kia Liszt truyền lại đây mà nói có chút ý vị không rõ,“Nếu ngươi cần một ít đặc thù phục vụ mà nói, tùy thời có thể liên hệ ta.”

Nghe nói như thế, Matthew còn có điểm phát lăng.

Liszt lại bỏ thêm một câu,“Ngươi biết , ta cùng hồng chim cánh cụt công ty danh dự vẫn phi thường tốt.”

Matthew nháy mắt minh bạch Liszt ý tứ, cùng hắn thuận miệng xả hai câu, sau đó cúp điện thoại.

“Hồng chim cánh cụt công ty đây là làm sinh ý làm đến ta trên đầu đến?” Matthew không khỏi lắc đầu,“Mấy gia hỏa này, thật sự sẽ tìm hộ khách.”

Hắn lúc trước tại hồng chim cánh cụt công ty công tác tương đương thời gian dài, đương nhiên biết Liszt trong miệng đặc thù phục vụ chỉ là cái gì.

Matthew phát động ô tô về nhà, không chuẩn bị để ý tới Liszt kì hảo, chung quy hắn hiện tại có bạn gái, cũng không có muốn cùng Britney tách ra ý tứ.

Về trong nhà, tắm rửa, trầm tĩnh lại sau, hắn đơn giản nếm qua cơm tối, sau đó chuẩn bị quan sát vừa từ David - Astor chỗ đó đổi lấy biểu diễn cắt nối biên tập băng ghi hình, di động lại một lần vang lên.

Hắn mắt nhìn dãy số, căn bản không tính toán tiếp, trực tiếp cắt đứt, đây là Jonny Lee Miller đánh tới điện thoại.

Jonny Lee Miller đã rất lâu không đánh qua điện thoại , Matthew thực ra rất rõ ràng, tha lâu như vậy, e Jonny Lee Miller đã ý thức được trong tay hắn căn bản không có như vậy một phần băng ghi hình.

Bất quá, hai người vẫn không lại gặp qua mặt, thêm Matthew trừ bắt đầu thời điểm, mặt sau căn bản không lại tiếp điện thoại, Jonny Lee Miller tạm thời cũng cầm hắn không có cách nào, về phần Jonny Lee Miller sẽ như thế nào tưởng, Matthew cũng quản không được nhiều như vậy, nhìn nhìn trên di động biểu hiện dãy số, dứt khoát gia nhập đến sổ đen trong.

Có lẽ vài năm đều sẽ không cùng Jonny Lee Miller có giao tập cũng nói không chừng......

Vừa toát ra ý nghĩ như vậy, Matthew bỗng nhiên nghĩ đến, Black Hawk Down còn chưa phát hành, lấy hai người nhân vật, hẳn là đều sẽ được mời tham gia lần đầu thức.

Hắn không khỏi gãi gãi đầu, dứt khoát ném tới một bên, loại sự tình này đến lúc đó lại nói hảo.

Matthew đang vì phim cùng nhân vật làm chuẩn bị, kịch tổ phương diện cũng bắt đầu khẩn trương bận rộn tiền kỳ trù bị công tác, Stephen - Sommers tạm thời buông xuống cùng Universal ảnh nghiệp lên kế hoạch quái vật đại tập hợp điện ảnh, cùng Sean - Daniel toàn lực đầu tư đến [ Vua Bọ Cạp ] lên kế hoạch trong.

“Động tác chỉ đạo đã vào chỗ, ta đã để người cùng hắn ký kết chính thức hiệp nghị.”

Trong văn phòng, Sean - Daniel đối ngồi tại máy tính mặt sau Stephen - Sommers nói,“Có thể cho nhân thông tri diễn viên, làm cho bọn họ tham gia huấn luyện .”

“Nữ chính còn không có xác định.” Stephen - Sommers nhắc nhở nói.

“Ta biết.” Sean - Daniel chỉ là đối hắc nhân có ý kiến, mặt khác phương diện kém một ít,“Ta xem qua ngươi đề cử kia nhân tuyển , nhìn chung mà nói cũng không tệ lắm, duy nhất vấn đề là tuổi lớn chút.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 154: Thanh Danh Dần Lên

Thực ra đối với Stephen - Sommers đề cử nhân tuyển, Sean - Daniel lần này ý kiến không lớn, chung quy không phải một người da đen, hơn nữa gia đình cũng cùng hắc nhân không có quan hệ, đan từ phương diện này đến nói, cũng tương đối phù hợp hắn tâm ý.

Nhưng hắn làm tổng quản đại cục người sản xuất, suy xét càng nhiều.

“Stephen, ngươi nghĩ tới hay không.” Sean - Daniel rất chăm chú nói,“Nam chính Matthew - Horner là 1980 niên sinh nhân, ngươi đề cử nữ chính lại là 1968 niên sinh nhân, hai người tuổi mang đến bề ngoài khác biệt hay không sẽ có điểm đại.”

Dưới tình huống bình thường, Mĩ quốc nữ nhân qua ba mươi tuổi thường thường rất dễ dàng hiển lão.

“Này tuyệt đối không có.” Stephen - Sommers cam đoan nói,“Ta đã thấy nàng bản nhân, nhìn qua cũng liền hơn hai mươi tuổi, gợi cảm xinh đẹp, phù hợp chúng ta đối nữ chính yêu cầu.”

Sean - Daniel biết Stephen - Sommers không phải xằng bậy đạo diễn, lần trước nếu không phải diễn viên có vấn đề, hắn cũng sẽ không cự tuyệt hắn, lập tức chăm chú suy xét lên.

Stephen - Sommers còn nói thêm,“Này gọi là Kelly Hu nữ diễn viên từng đạt được qua Hoa hậu thiếu niên Mĩ, vẫn là Không Thủ đạo đai đen, có lợi cho động tác hí quay chụp.”

Trong kế hoạch, nữ chính cũng có không thiếu động tác hí.

Sean - Daniel cuối cùng gật đầu,“Như vậy, ngươi khiến nàng lại đây thử vai.”

Stephen - Sommers minh bạch, Sean - Daniel không có ý kiến , hắn coi như là trả một cái nhân tình.

Về phần đạo diễn Chuck - Russell, hai người cũng không có suy xét qua hắn ý kiến, vị này đạo diễn là bọn họ cam kết đến quay chụp tổng chỉ huy, mặt khác phương diện cơ bản không có bao nhiêu quyền lực.

Gõ cửa vang lên, theo sau phụ trách kịch tổ truyền thông cùng quan hệ xã hội nghiệp vụ tin tức quan đi đến.

“Buổi sáng hảo, hai vị.” Tin tức quan quen thuộc cùng hai người chào hỏi.

Stephen - Sommers đứng lên chuẩn bị rời đi, Sean - Daniel hỏi,“Có tin tức tốt sao?”

“Có mười hai gia toàn quốc tính truyền thông, tuần này còn tại chú ý chúng ta.” Tin tức quan hiển nhiên sớm có chuẩn bị,“Trên hệ thống mạng, chú ý chúng ta trang web cổng thông tin cũng không thiếu.”

Từ [ Blair Witch Project ] đại lấy được thành công sau, Hollywood đối với hệ thống mạng tuyên truyền tác dụng cũng coi trọng lên đến, tuy rằng này bộ phim tại hệ thống mạng marketing thượng đầu nhập vào hơn một ngàn vạn dollar phí dụng, nhưng cuối cùng lợi nhuận cũng cực kỳ dày.

“Chúng ta trang web đâu?” Sean - Daniel hỏi.

Tin tức quan kéo đến một cái ghế ngồi xuống, nói,“Trang web chính thức còn tại kiến thiết trung, muộn nhất cuối tháng này liền sẽ hoàn thành. Chúng ta đã khai thông Blog, hơn nữa treo tại Yahoo giải trí trang web bên trên......”

Hắn bỗng nhiên vang lên một sự kiện, vỗ dưới đầu, nói,“Đúng, ta đăng lục Yahoo giải trí, thấy được một điều có ý tứ tin tức.”

“Ân?”

Sean - Daniel trước mặt liền có máy tính, lập tức lên Yahoo giải trí, bên kia Stephen - Sommers cũng một lần nữa ngồi xuống, mở ra Yahoo trang web.

Tại Yahoo giải trí coi như dễ khiến người khác chú ý vị trí, hai người đều thấy được một điều tin tức.

“Vua Bọ Cạp Matthew - Horner tích cực kiện thân huấn luyện, vi [ Vua Bọ Cạp ] quay chụp làm chuẩn bị !”

Điểm khai này tin tức, trang web xoát đi ra, nhất trương hình ảnh xuất hiện ở trước mắt, phía trước mấy tấm là Matthew - Horner xuất nhập trung tâm thể hình ảnh chụp, mặt sau còn có hắn tại trung tâm thể hình bên trong huấn luyện cảnh tượng.

Động tác huấn luyện, phối hợp huấn luyện, bộ pháp huấn luyện, chuyên nghiệp thể năng huấn luyện, thủ bia bao cát huấn luyện, điều kiện thực chiến huấn luyện......

Hình ảnh trung tinh tráng nam nhân cơ nhục gồ lên, đầy thân là mồ hôi, để người nhìn liền cảm giác hắn đang tiến hành đại lượng vận động huấn luyện.

“Matthew vẫn đều là cố gắng diễn viên.” Stephen - Sommers sớm liền không có thành kiến, ngược lại phi thường thích này diễn viên,“Quay chụp [ xác ướp trở về ] khi liền biểu hiện ra điểm này.”

Sean - Daniel tán thành hắn mà nói,“Điểm ấy không sai. Không chỉ cố gắng, còn rất thông minh.”

Tin tức quan nở nụ cười,“Xác thật rất thông minh.”

Này diễn viên phía trước danh khí cơ bản đều là do Vua Bọ Cạp mà đến, hiện tại Vua Bọ Cạp độc lập thành phiến, chính là dựa thế bản thân tuyên truyền hảo cơ hội.

Sean - Daniel đơn giản xem qua trang web, đối tin tức quan nói,“Ngươi cùng Helen - Hermann liên hệ, khiến Matthew - Horner toàn diện tham dự đến tiền kỳ tuyên truyền trung, cụ thể kế hoạch chúng ta lại thương nghị.”

Tin tức quan nhẹ nhàng gật đầu,“Có thể, Matthew - Horner này diễn viên, chỉ cần đóng gói hảo, vẫn là rất có bán điểm . Tỷ như hắn lý lịch, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra thành một tích cực cố gắng, dương quang sáng sủa lại đạt được thành công trẻ tuổi diễn viên điển phạm.”

“Ngươi đi chế định kế hoạch......” Sean - Daniel cũng cho rằng Matthew rất có tiềm chất,“Nhiều tham khảo một chút phương diện này thành công án lệ.”

Bọn họ hai tại thảo luận, Stephen - Sommers lại mở ra trang web bên trên một liên tiếp, tiến vào một người Blog, này Blog avatar là trương quen thuộc gương mặt, hắn nhìn nhìn, lập tức xác định đây là Matthew - Horner Blog.

“Gần nhất bắt đầu luyện tập tự do vật lộn......”

Này bác văn phía dưới là một ít hình ảnh, trên hình ảnh người đều là Matthew - Horner, rõ ràng là tại huấn luyện.

Stephen - Sommers tiếp tục đi xuống phiên, Matthew phát bác văn tần suất không tính cao, cách vài ngày mới có một lần, đại bộ phận đều là luyện tập biểu diễn, đọc sách xem báo cùng kiện thân huấn luyện nội dung, hắn riêng hướng phía sau lật lật, phát hiện không hề thiếu đều là tại [ xác ướp trở về ] quay chụp phía trước.

Này thuyết minh cái gì? Stephen - Sommers rất rõ ràng, Matthew - Horner thật là không sai diễn viên.

Hắn còn thấy được một ít fan điện ảnh ở trên blog nhắn lại.

“Bác chủ là diễn viên đi? Không có danh a, đều không nhận thức ngươi.”

Đây là sớm nhất .

“Nhìn ngươi diễn Band of Brothers, riêng ở trên mạng tra xét một chút, thấy được của ngươi Blog, bác chủ ngươi là hảo dạng , hảo hảo cố gắng, ta xem hảo ngươi nga !”

Xem ngày đây là Band of Brothers truyền phát khi lưu lại .

Nhiều nhất , vẫn là này hai ngày nhắn lại.

“Trách không được ngươi tại [ xác ướp trở về ] bên trong dáng người tốt như vậy, nguyên lai là vất vả như vậy luyện ra ! cố gắng ! đẳng [ Vua Bọ Cạp ] phát hành , ta đi duy trì ngươi !”

“Nguyên lai diễn viên như vậy không dễ dàng, Matthew - Horner, ta nhớ kỹ ngươi !”

“Cho dù đầy đầu là mồ hôi, bác chủ cười rộ lên cũng rất có mị lực.”

“Cấp Vua Bọ Cạp một viết hoa duy trì !”

Tựa hồ chú ý Matthew - Horner Blog nhân số không thiếu a? Stephen - Sommers không có xuống chút nữa xem, ngược lại nhắc nhở Sean - Daniel,“Sean, Yahoo giải trí cái kia trên tin tức có Matthew - Horner cá nhân Blog, ngươi đi xem xem đi, ta cảm giác có tin tức giá trị.”

Sean - Daniel lập tức tìm đến liên tiếp, mở ra trang web, tin tức quan cũng rất ngạc nhiên, đi đến Sean - Daniel mặt sau nhìn lên.

Cùng Stephen - Sommers bất đồng, Sean - Daniel là nắm toàn bộ đại cục người sản xuất, thượng hạ lật xem qua sau, lập tức đối tin tức quan nói,“Thông tri dựng trang web chính thức nhân, làm cho bọn họ đem Matthew - Horner cá nhân Blog phóng tới phim quan võng trên trang đầu.”

“Ân.” Tin tức quan còn nhìn chằm chằm màn hình máy tính,“Ta cảm giác đây là rất không sai tuyên truyền vật liệu.”

Matthew vẫn đang kiên trì đổi mới Blog, cho dù là chỉ có Elena - Boyar một người chú ý khi cũng không ngoại lệ, dù cho công tác bề bộn nhiều việc thời điểm, cũng sẽ rút thời gian mỗi tuần đổi mới ít nhất hai lần, tại Elena - Boyar vì hắn chế tạo giải trí tin tức đi lên Yahoo giải trí trang đầu sau, Blog lượng ghé thăm tăng vọt, chú ý nhân số càng là tại ngắn ngủi một ngày thời gian trong vòng, liền đạt tới bốn con số.

Thậm chí nhắn lại đều có trên trăm điều.

Hơn nữa nhắn lại nhân tuyệt đại bộ phận đều đối với hắn cầm khẳng định thái độ, dù cho có vài nhân không có xem qua [ xác ướp trở về ], không biết Vua Bọ Cạp nhân vật này, nhưng nhìn thấy hắn cố gắng kiện thân cùng huấn luyện hình ảnh, cũng phân phân cố gắng trợ uy.

Giống hắn loại này xuất thân nhân, cố gắng không nhất định có hồi báo, nhưng không cố gắng mà nói khẳng định không có hồi báo.

Theo sau thời gian bên trong, kịch tổ tin tức quan tìm tới hắn cùng Helen - Hermann, chuẩn bị lấy hắn làm chủ phát động một đợt trước tuyên truyền thế công, Matthew tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, chung quy đây là mở rộng độ nổi tiếng hảo cơ hội.

Kịch tổ đầu tiên là triệu tập nhiếp ảnh sư vì hắn quay chụp Vua Bọ Cạp định trang chiếu, tiếp lại dùng càng chuyên nghiệp thủ pháp quay chụp hắn kiện thân cùng huấn luyện tình huống, theo sau lấy báo giấy cùng internet hai loại con đường, tuyên truyền [ Vua Bọ Cạp ] nam chính vì phim như thế nào cố gắng Vân Vân.

Dù sao này đối với hắn thanh danh rất có lợi, Matthew vẫn tích cực phối hợp.

Theo kịch tổ tuyên truyền, Matthew dần dần cảm giác được bất đồng, đầu tiên là đi ra ngoài thời điểm, nhận ra hắn người càng nhiều , thậm chí tại trung tâm thể hình bên trong, ngẫu nhiên còn sẽ gặp được một ít người trẻ tuổi lại đây tìm hắn chụp ảnh chung kí tên; Tiếp theo là cẩu tử một khi đuổi kịp hắn, trên đường sẽ không buông tha, đều là trực tiếp cùng về nhà.

Đặc biệt là Elena - Boyar lại đến đăng môn bái phỏng qua một lần sau, Matthew phát hiện bên ngoài còn có cẩu tử bắt đầu ngồi thủ , rời nhà tương đối gần mấy cái thùng rác, rõ ràng có bị người phiên qua dấu vết.

Hắn tự do tự tại tư nhân sinh hoạt không gian đang tại dần dần biến mất.

Nhưng Matthew không có phiền não, này chẳng phải chính là hắn tha thiết ước mơ Hollywood ngôi sao sinh hoạt sao?

Trên thực tế, tâm tình của hắn vẫn không sai, đặc biệt là kịch tổ đệ nhất bút hai mươi vạn dollar thù lao đến Thiên Sứ trù tính công ty trên tài khoản sau, cảm giác thiên cũng lam , cũng xanh, không khí cũng mới mẻ , liên tháng bảy Thái Dương đều không như vậy nóng bức ......

Mỗi khi nhìn thấy chính mình xuất hiện ở báo chí tạp chí bên trên, cho dù là nổi tiếng bát quái tiểu báo, Matthew cũng sẽ vui tươi hớn hở đem trang cắt xuống đến, cất chứa đến trong rương, dù sao đều là ở nhà làm này mấy, cũng không cần phẫn khốc trang thâm trầm, thích say mê tại danh tự cùng ảnh chụp xuất hiện ở trên báo chí cảm giác, kia liền say mê ở trong đó hảo.

Chỉ cần ra cửa hoặc là đối mặt công tác khi, đừng phạm hồ đồ liền hảo.

Tuần thứ ba tháng bảy, Sean - Daniel tự mình gọi điện thoại tới, thông tri Matthew đi kịch tổ tham gia kỳ hạn hai mươi ngày chuyên nghiệp huấn luyện, kịch tổ đã xác định bao gồm nữ chính ở bên trong mặt khác vài danh trọng yếu diễn viên, thống nhất do kịch tổ chuyên nghiệp hóa động tác chỉ đạo tiểu tổ chỉ bảo phim trung một ít vũ khí sử dụng phương pháp, mặt khác chính là cùng mặt khác vài danh diễn viên thích hợp tiến hành động tác cảnh tượng tập luyện, lấy giảm bớt quay chụp khi khả năng xuất hiện vấn đề.

Matthew chính thức tiến vào kịch tổ, không ngờ gặp tại Anh quốc khi người quen.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 155: Đừng Suy Nghĩ Nhiều

Vì khiến diễn viên an tâm huấn luyện không chịu đến quấy rầy, kịch tổ riêng tại Warner nhà sản xuất thuê một gian loại nhỏ studio, trải qua đơn giản điều chỉnh, cải tạo thành lâm thời sân huấn luyện, chẳng những thiết lập vũ khí giá cùng bia tên, trên mặt đất còn trải cứng rắn chất bọt biển cái đệm, bảo đảm diễn viên sẽ không thụ thương.

Matthew đổi hảo huấn luyện phục, từ phòng thay quần áo đi ra, thấy được kịch tổ vì chính mình trang bị trợ lý.

Đó là một để màu đen trung tóc ngắn Hoa kiều nữ hài, nhìn thấy hắn sau chủ động lại đây chào hỏi,“Hải, Matthew, chúng ta lại thấy mặt.”

Nhìn thấy quen thuộc nhân đảm nhiệm trợ lý, Matthew tâm tình không sai, lập tức đáp lại,“Nhìn thấy ngươi thật cao hứng, Milla.”

Hắn đi qua, hỏi,“Ngươi quyết định đến Hollywood phát triển ?”

Milla - vương tiếp nhận Matthew trong tay công tác bao, mang theo đi theo phía sau hắn, nói,“Ta tháng này mới đến Los Angeles, ở trên báo chí nhìn thấy kịch tổ thông báo tuyển dụng quảng cáo liền tới đây , ta phía trước tại [ xác ướp trở về ] kịch tổ đãi qua, bọn họ thống khoái tuyển chọn ta.”

Mặt khác diễn viên cùng động tác chỉ đạo Tim - Madson còn chưa tới, Matthew hai người tạm thời đến trường quán bên cạnh nơi nghỉ ngơi, tùy tiện tìm chỗ ngồi ngồi xuống chờ đợi, Milla bắt đầu thuần thục sửa sang lại công tác bao.

“Như cũ?” Milla hỏi.

Matthew khẽ gật đầu,“Tùy tiện liền hảo.”

Hắn đối với này phương diện không có rất cao yêu cầu.

Milla lấy ra lau mồ hôi dùng khăn mặt, khoát lên bên cạnh trên cái giá, lại cầm ra chén nước, nhìn xem bên trong có bao nhiêu thủy, hỏi,“Kịch tổ chuẩn bị công năng đồ uống, đặc biệt trang bị .”

Nàng gặp Matthew không có phản đối, đi ẩm thực khu cầm chất điện phân đồ uống cùng bổ sung năng lượng đồ ăn lại đây.

Lúc này mặt khác diễn viên lục tục tiến vào huấn luyện quán, Matthew nhanh chóng đánh giá bọn họ một phen, đầu tiên nhìn thấy là nữ chính.

Này nữ chính có một đầu tóc đen, phỏng chừng ba mươi tuổi thượng hạ, thoạt nhìn như là châu Á hoặc là hỗn huyết.

Mặt khác ba nam diễn viên tương đối quen mặt, khả năng tại Thiên Sứ trù tính công ty gặp qua, hẳn là Helen - Hermann hướng kịch tổ đề cử kia ba danh diễn viên.

Ba diễn viên một bộ dạng tương đối đáng khinh, một cao lớn thiên béo, một cái khác hơn ba mươi tuổi phi thường tinh tráng.

Này ba người màu da tuy rằng không tính bạch, nhưng Matthew có thể nhìn ra được đến, tất cả đều là người da trắng diễn viên.

May mắn hiện nay niên đại này hắc nhân còn chưa bị Hollywood chiều hư, nếu đặt ở hắn chú ý Hollywood giải trí bát quái kia vài năm, như vậy một trung đẳng quy mô trong kịch tổ, không có một chủ yếu diễn viên là hắc nhân, nói không chừng liền sẽ bị trong giới Hắc thúc thúc nhóm nộ phun kì thị chủng tộc.

Phía sau bọn họ, còn có một ít diễn viên, cơ bản đều là kịch tổ có động tác vai diễn tiểu diễn viên.

Rất nhanh, động tác chỉ đạo Tim - Madson cũng đến, hắn giải thích động tác chỉ đạo tiểu tổ vài câu, các diễn viên rất nhanh phân thành bất đồng mấy cái tiểu tổ.

Giống Matthew như vậy nam chính, đương nhiên là do Tim - Madson tự mình chỉ đạo, mặt khác mấy cái chủ yếu diễn viên cũng có chuyên gia huấn luyện.

“Ta xem ngươi tại [ xác ướp trở về ] trường quay quay chụp sở hữu màn ảnh.”

Bọn họ hai chiếm cứ huấn luyện quán chừng một phần ba địa phương, Tim - Madson đứng ở trung gian, đối Matthew nói,“Ta chuyên môn vì ngươi chế định nhanh nhẹn cùng lực lượng kiêm cụ động tác lộ số.”

Matthew biết quay chụp điện ảnh động tác lộ số cùng thực chiến cận chiến hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, không có bởi vì luyện qua quyền kích và tự do vật lộn liền tự cho là thực không sai, có lẽ gầy yếu Tim - Madson tại tay không trong thực chiến hai cũng đánh không lại hắn một, nhưng tại phim động tác trên thiết kế, tuyệt đối là chuyên nghiệp nhân sĩ.

“Tại kịch bản động tác cảnh tượng trung, ngươi thường xuyên sẽ đối mặt một đánh nhiều tình huống.” Tim - Madson chi tiết thuyết minh,“Mathayus là danh cường đại sát thủ cùng chiến sĩ, lại không có thoát ly nhân loại phạm trù, đối phương nhân số nhiều dưới tình huống, không có khả năng chính diện đối địch, du đấu cùng chạy trốn là tất yếu .”

“Ân.” Matthew gật gật đầu,“Tim, đơn thuần nói lời nói, không đủ trực quan. Không bằng như vậy, ngươi đại khái diễn luyện một chút, có thể sao?”

Tim - Madson đương nhiên sẽ không cự tuyệt,“Có thể.”

Tiếp, hắn trước sau mang tới đao, trường mâu cùng cung tiễn đẳng đạo cụ, đem tỉ mỉ thiết kế một ít động tác lộ số biểu thị một phen.

“Có thể sao?” Tim - Madson cuối cùng bắn ra một mũi tên, hỏi,“Cảm giác thế nào?”

Matthew nhếch lên một căn ngón cái,“Phi thường phấn khích.”

Điện ảnh bên trong động tác, đầu tiên muốn có xem xét tính, tuy rằng này bộ phim áp dụng là tả thực hóa đánh nhau, cự tuyệt đa dạng vũ đạo, nhưng cũng sẽ không theo bảy tám mươi niên đại Hollywood điện ảnh như vậy, rất nhiều động tác trường hợp khó coi.

Theo sau, Matthew tại Tim - Madson chỉ đạo dưới, bắt đầu một ít cơ bản nhất huấn luyện, tỷ như cầm đao tư thế, như thế nào khai cung đợi đã (vân vân), này mấy đều phải làm lên đến hữu mô hữu dạng, bằng không liền sẽ tại màn ảnh trung làm trò cười .

So với hắn này tuyệt đối nhân vật chính, mặt khác diễn viên huấn luyện muốn nhẹ nhàng không thiếu.

Chung quy đây là quay chụp điện ảnh, không phải khiến các diễn viên đi tham gia cuộc thi vật lộn.

Matthew cầm đạo cụ đao, đi đến một mặt đại trước mặt gương, liên tục luyện tập rút đao động tác, bên cạnh không xa địa phương, tên kia đảm nhiệm nữ chính tóc đen nữ diễn viên đứng ở trước mặt gương, đang tại kéo duỗi cơ nhục, hắn trừu mắt thấy xem, này nữ diễn viên mấy cái cao đá chân làm phi thường thoải mái, phỏng đoán hoặc là phía trước chuyên môn huấn luyện qua, hoặc là vũ đạo diễn viên.

Cái kia nữ diễn viên cũng chú ý tới Matthew, thừa dịp hắn nghỉ ngơi thời điểm, đi tới.

“Hải......” Nàng chủ động chào hỏi.

Matthew cũng lễ phép đáp lại,“Ngươi hảo.” Hắn suy nghĩ một chút, tự giới thiệu,“Matthew - Horner.”

“Kelly Hu.” Nữ diễn viên cũng làm tự giới thiệu.

Không dấu vết đánh giá nàng một chút, Matthew chỉ chỉ nàng vừa đãi địa phương, hỏi,“Ngươi luyện tập qua vũ đạo?”

Cứ việc thân xuyên rộng rãi huấn luyện phục, hắn vẫn là có thể nhìn ra đến, này nữ diễn viên hình thể đắp nặn phi thường xuất sắc, hơn nữa cho người ta một loại nói không nên lời cảm giác.

“Không có.” Kelly Hu đầu tiên là lắc đầu, nói tiếp,“Ta là Không Thủ đạo đai đen.”

Matthew hơi hơi sửng sốt, nữ nhân này thoạt nhìn một điểm đều không giống, không khỏi cười nói,“Rất để người giật mình a.”

Kelly Hu lại nhìn Matthew, nói,“Ta nghe kịch tổ nhân nhắc tới, nói ngươi luyện tập qua quyền kích và tự do vật lộn.”

“Ta chỉ là nghiệp dư đam mê.” Matthew tâm nói nữ nhân này sẽ không đầu có vấn đề, nghĩ tới đến tìm chính mình khoa tay múa chân khoa tay múa chân đi,“Không có việc gì thời điểm luyện chơi.”

Sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều, Kelly Hu còn nói thêm,“Này có trợ giúp động tác hí quay chụp?”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Đúng vậy.” Hắn nhìn nhìn Kelly Hu thiên hướng về Đông Phương nữ nhân khuôn mặt, hỏi,“Ngươi là Hoa kiều sao?”

Kelly Hu rất hào phóng thừa nhận,“Ta có một phần tư Hoa nhân huyết thống, ta tằng tổ phụ là người Trung Quốc.”

Matthew chỉ chỉ nàng buộc thành đuôi ngựa tóc,“Trách không được ngươi có một đầu xinh đẹp màu đen tóc dài.”

Hắn vừa lúc chuẩn bị nghỉ ngơi, dứt khoát cùng Kelly Hu đứng ở chỗ này hàn huyên một hồi, Kelly Hu là nữ chính, tương lai quay chụp trung cùng hắn có đại lượng đối thủ hí, hiện tại quen thuộc một điểm, cũng có lợi cho về sau quay chụp.

Hàn huyên một đoạn thời gian, Matthew cũng lý giải đến một ít Kelly Hu cơ bản tình huống, tỷ như nói nàng cứ việc là Hoa kiều, cũng sẽ không nói trung văn, bởi vì luyện tập qua Không Thủ đạo cùng Nhật Bản kiếm thuật duyên cớ, đối Nhật Bản càng có hảo cảm.

Chừng mười phút sau, hai người phân biệt trở lại chính mình khu vực, tiếp tục phần mình luyện tập.

Matthew luyện một hồi rút đao cùng đùa giỡn đao hoa sau, Tim - Madson lo lắng diễn viên nhàm chán, khiến hắn tạm thời đổi mới luyện tập cung tiễn, làm điều hòa.

Do studio lâm thời cải biến thành huấn luyện quán diện tích cự đại, tứ phía tường khu vực cũng đều có phân công, tới gần phòng thay quần áo cùng hoá trang gian một bên là diễn viên lâm thời nơi nghỉ ngơi, hai bên trái phải có xuất nhập đại môn, đối diện còn lại là một bức nghiêm kín tường, sát tường dựng đứng bia tên, đảm đương diễn viên luyện tập chi dùng.

Cầm lấy một phen phản khúc cung, Matthew dựa theo Tim - Madson chỉ bảo, đáp lên một chi đạo cụ tên, khấu ở giữa ngón tay, kéo ra dây cung.

Mộc chế cung thoạt nhìn rất cứng, kéo lên đến lại mềm nhũn , Matthew dễ dàng liền kéo thành trăng tròn, ngắm chuẩn cách đó không xa bia tên, buông lỏng ra dây cung.

Mũi tên sưu một tiếng bay đi ra ngoài, sát bia tên bay qua, đụng vào trên tường.

Tiếp, hắn rút ra đệ nhị chi mũi tên, lại giương cung cài tên, một lần này chính xác hảo một ít, mũi tên đụng vào trên bia ngắm.

Đáng tiếc là, đầu tên đều là độn đầu, căn bản bắn không tiến bia ngắm trong.

Một buổi sáng huấn luyện đảo mắt quá khứ, Matthew trở lại nơi nghỉ ngơi, Milla trước tiên truyền đạt khăn mặt, hắn tiếp nhận lau mồ hôi, lại tiếp nhận Milla đưa tới được ly uống một ngụm nước, nói,“Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn cơm trưa.”

Hắn gặp Milla không nhúc nhích, nói,“Cửu biệt gặp lại, ta mời khách.”

Hôm nay huấn luyện khóa đến đây kết thúc, Matthew đang chuẩn bị đi trước phòng thay quần áo thay quần áo, cùng hắn cùng thuộc về Thiên Sứ trù tính công ty ba danh nam diễn viên đi tới.

“Hải, Matthew.” Trong đó diện mạo có điểm đáng khinh cái kia nói,“Chúng ta lại thấy mặt.”

Matthew không nhớ rõ cụ thể ở địa phương nào gặp qua hắn, cười nói,“Đúng vậy.”

Milla đứng ở hắn mặt sau rất gần địa phương, hạ giọng nhắc nhở nói,“Dauf - Villa.”

Matthew bất động thanh sắc, chủ động vươn tay,“Dauf, chúng ta có thể cùng nhau công tác, cảm giác rất tuyệt.”

Dauf - Villa nhanh chóng ở trên tay hắn nắm một chút,“Ta cũng như vậy cảm giác.” Hắn tiếp cấp Matthew giới thiệu mặt khác hai danh diễn viên, trước chỉ đại cao nói,“Đây là Clark - Bernard.” Lại chỉ phi thường tinh tráng cái kia nói,“Đây là Steven Brand.”

Về sau muốn tại cùng một kịch tổ công tác, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, Matthew cũng có chút khách khí cùng bọn họ hai bắt tay chào hỏi.

Bất quá, này hai người rõ ràng không giống Dauf - Villa như vậy am hiểu giao tế, đại cao Clark - Bernard hoàn hảo, dáng người tinh tráng Steven Brand vẫn căng mặt, tựa hồ đối với hắn có điểm ý kiến.

Nhưng Matthew cũng không phải rất để ý, này ba người cùng hắn hoàn toàn không ở một tầng cấp thượng.

Mấy người hàn huyên vài câu, Matthew cùng Milla dẫn đầu cáo từ rời đi, mặt khác ba người nhìn hai người bóng dáng, chậm chạp không có rời đi.

“Đừng nghĩ nhiều .” Dauf - Villa nhắc nhở nói,“Vẫn là đi thôi.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 156: Sống Lưng Cứng Rắn

Tiến vào phòng thay quần áo, Dauf - Villa ba người xung tắm đổi qua quần áo, lại không có rời đi, ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm.

“Vì sao Matthew - Horner có thể hưởng thụ đơn độc vẫn là lớn nhất phòng thay quần áo !” Người cao to Clark - Bernard ồm ồm nói,“Chúng ta ba người lại muốn chen tại như vậy tiểu trong một phòng thay quần áo?”

Dauf - Villa nhún nhún vai,“Bởi vì hắn là [ Vua Bọ Cạp ] nam chính, chúng ta đều là vai phụ.” Hắn khoanh chân ngồi ở trên ghế gỗ,“Tại Thiên Sứ trù tính công ty, hắn cũng là lực phủng cuối cùng hộ khách, vô luận là cái gì tài nguyên, hắn chọn còn lại mới đến phiên chúng ta.”

“Thiên Sứ trù tính công ty là một nhà tiểu trù tính công ty.” Steven Brand vẫn là đầy mặt nghiêm túc,“Tài nguyên tương đương hữu hạn, cơ bản đến từ Helen - Hermann một người, đẳng người khác chọn còn lại , lưu cho chúng ta đều là chút tra.”

“Lần này không sai .” Dauf - Villa thoạt nhìn rất thỏa mãn, cười nói,“Trung đẳng chế tác bên trong trọng yếu vai phụ.”

Steven Brand không nói chuyện, quay đầu nhìn về phía cách vách Matthew - Horner một mình sử dụng phòng thay quần áo.

Dauf - Villa thu hồi có điểm đáng khinh tươi cười, thò tay vỗ dưới Steven Brand bả vai,“Ta cùng Clark hai người còn dễ nói, đi phong cách lộ tuyến cùng Matthew - Horner hoàn toàn bất đồng, đáng tiếc ngươi a, các ngươi loại hình tương tự.”

Steven Brand vẫn là không nói gì, đi theo Dauf - Villa cùng Clark - Bernard mặt sau, cùng ra phòng thay quần áo.

Bọn họ ba người cưỡi một chiếc tứ luân xe điện đi đến Warner nhà sản xuất cửa, vừa lúc nhìn thấy hơn mười người phóng viên cùng cẩu tử vây quanh Matthew - Horner, trong mắt đều lóe qua hâm mộ.

Vỏn vẹn một nam chính, khiến cho Matthew - Horner từ phổ thông tiểu diễn viên biến thành truyền thông phóng viên chú ý ngôi sao a......

Matthew thong dong ứng đối hoàn phóng viên, tìm một cơ hội, chạy đến Ford bên cạnh xe, chui vào trong xe lập tức lái xe rời đi, chuẩn bị về nhà, Milla - vương không có nhận hắn mời, đã trước tiên đi.

Lái xe chạy vào số năm quốc lộ giữa các bang, Matthew xuyên thấu qua kính chiếu hậu, ẩn ẩn nhìn thấy có điều khiển xe máy nhân đuổi theo, hẳn là cẩu tử, cũng không có đi quản, gần nhất bởi vì phối hợp [ Vua Bọ Cạp ] kịch tổ trước tuyên truyền, hắn nhận đến truyền thông chú ý tương đối nhiều, nhưng hắn rất rõ ràng, này mấy chú ý đại bộ phận đều là kịch tổ nện xuống tuyên truyền phí cùng Universal ảnh nghiệp 4000 vạn dollar chế tác mang đến , cũng không phải chân chính thuộc về hắn cá nhân danh khí.

Một khi [ Vua Bọ Cạp ] box office thất bại, này mấy tất cả đều là hoa trong gương trăng trong nước, muốn chân chính nổi danh,[ Vua Bọ Cạp ] tất yếu phải thành công.

Từ diễn viên góc độ nhìn, hắn có thể làm chính là tận khả năng xuất sắc hoàn thành chính mình vai diễn, còn lại đều không tại hắn khống chế trong phạm vi.

Đạo diễn quay chụp, hậu kỳ cắt nối biên tập, đặc hiệu chế tác, phối nhạc sử dụng, hắn này nam chính căn bản không có bất cứ nhúng tay khả năng.

Từ phương diện này đến nói, hắn vận mệnh lại nắm ở người khác trong tay.

Giữa trưa nghỉ trưa qua đi, Matthew đi đến Thiên Sứ trù tính công ty, cùng Helen - Hermann cũng nói tới vấn đề này.

“Đại bộ phận diễn viên đều như vậy.” Helen - Hermann cảm giác rất bình thường,“Thực ra không chỉ là diễn viên, rất nhiều đạo diễn cũng gặp phải như vậy vấn đề, cuối cùng thành phiến cùng trong tưởng tượng chênh lệch khả năng sẽ rất lớn, cho rằng không sai một ít màn ảnh, căn bản sẽ không xuất hiện ở cuối cùng thành trong phim.”

Matthew đi đổ một chén nước, hỏi,“Liền không có biện pháp giải quyết sao?”

Helen - Hermann nhìn hắn một cái,“Biện pháp giải quyết rất đơn giản, chỉ cần già vị cũng đủ lớn, box office kêu gọi lực đầy đủ cao, người sản xuất đương nhiên liền sẽ tôn trọng ngươi ý kiến.” Nàng suy nghĩ một chút, nêu ví dụ nói,“Tỷ như Tom - Cruise, từ chín mươi niên đại trung bắt đầu, liền tại chính mình tham diễn phim bên trong đương người sản xuất, này cũng không phải là trên danh nghĩa, mà là có được thực tế quyền lực người sản xuất, tại cùng Paramount ảnh nghiệp hợp tác [ Mission: Impossible ] trung, toàn bộ kịch tổ từ người sản xuất đến đạo diễn lại đến mặt khác diễn viên, tất cả đều muốn nghe theo hắn chỉ huy.”

“Cảm giác này cự ly ta rất xa xôi .” Matthew không cho rằng chính mình trong khoảng thời gian ngắn có thể đạt tới Tom - Cruise địa vị,“Không có mặt khác biện pháp?”

“Còn có một loại.” Helen - Hermann lại nêu ví dụ nói,“Giống ngươi tham dự qua [ Fast and Furious ], Van Diesel kéo đến tuyệt bút tài chính, toàn kịch tổ từ trên xuống dưới đều sẽ tôn trọng hắn ý kiến, dù cho mọi người biết hắn là trường quay giảo thỉ côn, lại vẫn chỉ có thể nhìn hắn giảo đến giảo đi.”

Matthew bất đắc dĩ xòe tay, này cự ly đồng dạng xa xôi, nếu có thể kéo đến tuyệt bút đầu tư mà nói, hắn sao về phần bây giờ còn không hỗn ra thành quả?

“Ngươi hiện tại cần làm , là tuyển hảo nhân vật cùng kịch bản.” Helen - Hermann lúc này lại mở miệng nói,“Mặt khác vẫn là thiếu suy xét vi diệu.”

Nàng đứng lên, trịnh trọng nói,“Chờ ngươi trở thành cự tinh , tự nhiên có yêu cầu quyền lực tư bản.”

Matthew uống sạch trong chén thủy, nói,“Ngươi đề cử đến trong kịch tổ vai phụ diễn viên, có mấy cái giống như đều không đơn giản a.”

Helen - Hermann không phủ nhận điểm này,“Bọn họ với ngươi như vậy, đều là tưởng trở thành Hollywood ngôi sao nhân.” Nàng đột nhiên hỏi,“Ngươi đối với bọn họ có ý kiến?”

Matthew cố ý nói,“Có ý kiến mà nói, ta sớm liền yêu cầu ngươi đổi bọn họ !”

“Đổi bọn họ?” Helen - Hermann hai tay ôm ngực, nhìn Matthew,“Vô dụng , lại thay mấy người, bọn họ vẫn là đối với ngươi có ý kiến.”

Matthew nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, thừa nhận Helen - Hermann nói rất có đạo lý.

Helen - Hermann tiếp tục nói,“Ta cùng Thiên Sứ công ty trong tay tài nguyên hữu hạn, ưu thế tài nguyên khẳng định muốn đầu tiên chiếu cố đến ngươi, còn lại nhân đạt được tài nguyên rất ít, vô luận là ai tiến vào [ Vua Bọ Cạp ] kịch tổ, đều sẽ cảm giác ngươi này nam chính chướng mắt, cho rằng ngươi chặn đường.”

“Ngươi nói thực có đạo lý.” Matthew không phải nói đùa,“Helen, ngươi tổng có thể thuyết phục ta.”

“Bởi vì ta nói là ngươi không thể phủ nhận sự thực.” Helen - Hermann nghiêng phía dưới, còn nói thêm,“Kia mấy cái đều là tiểu nhân vật, nhiều nhất có điểm tiểu thông minh, ngươi nếu ngay cả bọn hắn đều làm không chừng, về sau cũng không cần ở trong giới này dốc sức làm .”

Matthew buông xuống chén nước, chuẩn bị cáo từ rời đi,“Hảo, ta muốn đi lĩnh tiền .”

Đây mới là hắn hôm nay tới được chủ yếu mục đích , bởi vì Thiên Sứ trù tính công ty nội bộ tài vụ nhân viên thay đổi, kia hai mươi vạn dollar thù lao còn vẫn không có ký tên lĩnh.

“Nhớ rõ ta phía trước nói lời nói !” Helen - Hermann nhắc nhở một câu,“Tại kịch tổ cầm ra tốt nhất trạng thái, đừng quên Stephen - Sommers cùng Universal ảnh nghiệp còn có một bộ siêu cấp đại chế tác !”

Matthew biết nàng nói là quái vật thập cẩm điện ảnh, biên hướng ra ngoài đi, biên khoát tay,“Ta vẫn nhớ rõ đâu.”

Nếu không phải hắn xem qua kia bộ điện ảnh, lại có tương quan ký ức, nhất định sẽ toàn lực đi tranh thủ cái kia nam chính, dù sao cũng là đầu tư khả năng vượt qua 1 ức 5000 vạn dollar siêu cấp đại chế tác.

Tại hôm nay niên đại này, này tuyệt đối là Hollywood cao nhất đầu tư, e vô số người xu chi như vụ.

Này khanh nhảy vẫn là không nhảy đâu? Hắn cũng có chút khó xử, cao nhất đại chế tác nam chính cơ hội khó được, trong trí nhớ tình huống lại tại nhắc nhở hắn này khả năng là bò không lên đến hố to.

Nói trắng ra là, Matthew chính là ôm một tia may mắn, nếu hắn gia nhập này hạng mục, nói không chừng sẽ mang đến bất đồng đâu? Nói không chừng liền có thể thành công đâu? Cũng không cần quá lớn thành công, chỉ cần có thể sinh ra lợi nhuận, hậu tục hắn phát triển liền sẽ thuận lợi rất nhiều......

Matthew đi đến phòng tài vụ trước cửa, hạ quyết định, này quái vật thập cẩm hạng mục còn dừng lại tại Stephen - Sommers cùng Universal ảnh nghiệp trên bàn, tiến vào thực tế lên kế hoạch giai đoạn cần thời gian, vẫn là đợi [ Vua Bọ Cạp ] hoàn thành nói sau đi.

Hơn nữa Stephen - Sommers nói không chừng không xem trọng hắn đâu, chung quy hắn danh khí cùng thực lực đều bình thường.

Gõ cửa tiến vào phòng tài vụ, Matthew ký tên khiến tài vụ đem khấu trừ người đại diện trích phần trăm sau mười tám vạn dollar đánh tới trên tài khoản ngân hàng, lại có tiền cảm giác thật rất tốt, đi đường sống lưng đều cứng rắn .

Không có biện pháp, đây là một rất hiện thực vấn đề, rất nhiều thời điểm không có tiền thường thường liền tự tin không đủ.

Đẳng kịch tổ khởi động máy quay chụp thời điểm, còn có hai mươi vạn dollar sẽ tới trướng, Matthew suy xét là nên cho chính mình đổi mới một ít phần cứng phối trí , đặc biệt là ô tô, kia chiếc nhị thủ Ford xác thật quá già, cũng đến nên xuất ngũ lúc.

Ô tô sự tình hắn sớm đã có suy xét, nếu không phải đỉnh đầu không có phương tiện, sớm liền đổi mới xe , ngẫu nhiên nghỉ ngơi thời điểm, cũng sẽ ở trên mạng internet tra tra mới nhất chiếc xe tin tức, xem như là thả lỏng điều hòa, liên tưởng mua xe hình hắn đều tuyển hảo.

Rời đi Thiên Sứ trù tính công ty, Matthew trực tiếp đi bắc Hollywood phụ cận một nhà bảo mã 4s điếm, đề một chiếc BMW công ty vừa đẩy ra không lâu thời gian quốc lộ suv, cũng chính là từng hắn thường thường nhìn thấy bảo mã x5 đời thứ nhất, xem như viên khi đó một mộng.

Về phần kia chiếc nhị thủ Ford, bị hắn trực tiếp lấy 2500 dollar quy ra tiền xử lý.

Còn thừa tiền, Matthew tạm thời tồn lên, làm chuẩn bị bất cứ tình huống nào.

Về phần từ một chiếc dị thường keo kiệt kiểu cũ Ford khiêu dược thức đổi mới làm bảo mã x5 như vậy hào xe, hắn không có bất cứ không thích hợp, này mấy tiền đều là vất vả kiếm đến, đương nhiên muốn hoa vui vẻ.

Lại nói, hắn tiến vào Hollywood sơ tâm, chẳng phải chính là muốn như vậy sinh hoạt sao?

Có lẽ này rất tục, thậm chí tục khó dằn nổi, nhưng hắn vốn là không có cao thượng nghệ thuật tình thao, cùng mặt khác Hollywood ngôi sao như vậy, hướng tới cùng thích ngăn nắp lượng lệ sinh hoạt.

Bằng không như thế cố gắng vì là cái gì? Chẳng lẽ biến thành vĩ đại nghệ thuật gia? Matthew rất rõ ràng, chính mình không có loại năng lực này, càng trọng yếu hơn là, cũng không có như vậy dục vọng.

Theo sau một đoạn thời gian bên trong, Matthew buổi sáng huấn luyện, buổi chiều nghiên cứu nhân vật, còn sẽ cùng mặt khác huấn luyện diễn viên tập luyện động tác lộ số, Helen - Hermann trong miệng kia mấy cái tiểu diễn viên, không có nháo xảy ra chuyện gì, chung quy hắn là được đến hai vị chế tác nhân cường lực duy trì nam chính.

Mãi cho đến chín tháng sơ, rạp hát tiền kỳ trù bị tiến vào vĩ đoạn, sắp bắt đầu quay chụp thời điểm, Matthew mới đợi đến Britney phản hồi Los Angeles tin tức, bởi vì sắp đẩy ra album mới trung một bài ca ra điểm bản quyền vấn đề, nàng quay chụp hoàn mv sau, vẫn dừng lại tại Nashville bổ thu ca khúc mới, đến hiện tại mới tính bận rộn xong, chuẩn bị trở về vượt qua một phi thường ngắn ngủi ngày nghỉ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 157: Có Chỗ Trả Giá

Giữa trưa Thái Dương chói lọi treo ở trên trời, ven đường lá cây không chút sứt mẻ, thình lình nóng bức, cơ hồ khiến người đi đường tuyệt tích, Matthew trụ sở chung quanh một người cũng nhìn không tới, ban đầu ngẫu nhiên còn sẽ theo tới cẩu tử, cũng bởi vì Universal ảnh nghiệp gần nhất phóng hoãn tuyên truyền thế, cùng với Matthew không hề có lượng điểm sinh hoạt cá nhân, cơ hồ không lại đến gây rối.

Nói đến cùng, Matthew chung quy không phải một chân chính ngôi sao, khuyết thiếu đầy đủ lâu dài lực hấp dẫn.

Một chiếc màu đen xe hơi từ bắc Hollywood bên kia rẽ qua đến, chậm rãi dừng ở ven đường, ngừng có một hồi, bốn phía không có bất cứ động tĩnh, trên xe xuống dưới một tóc vàng nữ hài, vừa đi đến bò đầy dây thường xuân tường vây biên, trước mặt cửa sắt liền mở ra , nữ hài cơ hồ nhào vào, cùng bên trong dáng người to lớn nam nhân gắt gao ôm ở cùng nhau.

Cửa sắt tựa hồ bị người đạp một cước, từ bên trong đóng lại, phát ra ầm một tiếng vang lớn, kinh tan chung quanh yên tĩnh.

Cao cao bên trong tường vây, trên cỏ rơi đầy quần áo, nữ hài bị to lớn nam nhân gắt gao đặt ở cửa sắt mặt sau, một hồi kinh thiên động địa chiến tranh như vậy bùng nổ.

Chỉ là bên ngoài nóng rực không khí để người không thể ở lâu, này hai người lại rất nhanh đem chiến tranh chuyển dời đến phòng bên trong.

“Ta muốn chết a......” Britney nằm ở trên sàn, ngay cả một ngón tay đầu đều không tưởng động, màu lam mắt bên trên tất cả đều là hơi nước, khóe miệng còn không ý thức chảy ra một tia nước miếng, phảng phất mặc cho người xâm lược sơn dương như vậy,“Matthew, ngươi tưởng mưu sát ta sao......”

Matthew lấy cơ hồ giống nhau tư thế nằm ở bên kia, quay đầu, nhìn Britney nói,“Thân ái , ngươi không vui sao?”

Britney phát ra tựa hồ đều là ngữ khí mơ hồ,“Thích, phi thường thích, nhưng lại đến một lần ta thật sẽ chết đi.”

Lại gần tại nàng trên trán hôn một ngụm, Matthew kéo qua một điều thảm, che tại Britney trên người, tiếp ra ngoài đi thu thập quần áo, cầm hai người quần áo trở về sau, Britney đã từ trên sàn bò lên ngồi ở trên sô pha.

Nhìn thấy Matthew, Britney lại nhào lên, hai người lại là một trận hôn nồng nhiệt, thẳng đến mau thở không nổi, lúc này mới tách ra.

Hai người ngồi trên sô pha, Britney tựa vào Matthew trong lòng, tiểu thủ không ngừng tại hắn tinh tráng nửa người trên du tẩu, nói,“Matthew, ngươi gầy, cơ nhục lại càng rắn chắc .”

Matthew cố ý đối với nàng chớp mắt vài cái,“Ta vẫn đều có rèn luyện, ngươi cảm giác hiệu quả thế nào?”

“Rất tốt !” Britney cuối cùng có thể xem hiểu một lần Matthew ánh mắt, lại thoải mái nói,“Ta phi thường thích, muốn thích đến bay lên đến.”

Lời này giống như là đánh vang trống trận, Matthew vừa xuẩn xuẩn muốn động, Britney nhanh chóng cùng hắn kéo ra cự ly,“Ngươi muốn làm gì?”

Matthew lại đứng lên nói,“Ta đi cho ngươi đổ nước, cà phê vẫn là trà?”

“Nước lọc đi.” Britney vây quanh thảm đứng lên, nói,“Tố hình sư nhắc nhở qua ta muốn chú ý dáng người, cà phê linh tinh đồ uống muốn uống ít.”

“Ân.” Matthew gật gật đầu, đi đổ nước, Britney thay quần áo, từ phía sau theo lại đây, còn nói thêm,“Ta còn chưa ăn cơm trưa.”

Matthew nhanh chóng đem chén nước đưa cho Britney, nói tiếp,“Ngươi như thế nào không nói sớm? Ta đi làm cho ngươi điểm đi.”

Britney gật gật đầu, trên nét mặt có chút nhảy nhót,“Hảo a ! ta vẫn muốn ăn ngươi làm đồ ăn đâu.”

Matthew mặc xong quần áo dép lê, chuẩn bị đi phòng ăn (nhà hàng),“Tay nghề của ta thực bình thường, chỉ biết làm Trung Quốc đồ ăn.”

Britney mơ mơ màng màng, chỉ là nói,“Chỉ cần là ngươi làm , Phi Châu đồ ăn ta cũng có thể ăn vào.”

Hai người hướng về phòng bếp đi, từ phòng khách các vật trên giá trải qua, Britney liếc nhìn liền thấy được Matthew đoạn thời gian trước mua dv máy quay phim, rất có hứng thú cầm lại đây.

Matthew xem Britney rất có hứng thú bộ dáng, nói,“Ta nghiệp dư thời gian lấy đến vỗ ngoạn thả lỏng .”

Britney rõ ràng chơi qua dv máy quay phim, rất nhanh khởi động máy, đem màn ảnh nhắm ngay Matthew, hưng phấn nói,“Ta muốn đem ngươi lần đầu tiên vì ta nấu cơm chụp xuống đến !”

“Hảo a !” Matthew quẹo vào phòng bếp, xoay người đối với màn ảnh nói,“Hiện tại là Trù Thần biểu diễn thời gian.”

Britney nhìn thấy Matthew mở ra tủ lạnh, hảo kỳ hỏi,“Ngươi chuẩn bị vì ta làm cái gì? Tình yêu cơm trưa sao?”

Matthew từ trong tủ lạnh cầm ra trứng gà cùng cà chua,“Đây là ta am hiểu nhất một đạo đồ ăn. Thân ái , ta phía dưới cho ngươi ăn.”

“Ân !” Britney ổn định dừng tay, màn ảnh vẫn là nhắm ngay Matthew, hỏi,“Mì Ý sao?”

“Trung Quốc đồ ăn !” Matthew nơi nào sẽ làm Italia đồ ăn, vừa đánh trứng gà vừa nói,“Cà chua mì trứng.”

Này đạo đồ ăn có thể nói là phương tiện mau lẹ, lại dinh dưỡng phong phú.

Matthew thuần thục nấu cơm, Britney ở một bên hứng trí dạt dào quay chụp, hai người hữu thuyết hữu tiếu, phòng bếp nội không khí vô cùng ấm áp.

Rất nhanh, một chén sắc hương vị đều toàn cà chua mì trứng nóng hầm hập ra lô, Matthew thói quen tính cầm lên chính mình quen dùng chiếc đũa, tiếp nghĩ đến không đúng, lại buông đũa, đổi dĩa ăn cùng thìa, tại Britney một đường quay chụp dưới, bưng đến trong phòng ăn.

“Ngửi lên cũng rất hương......” Britney làm đến trước bàn ăn, cấp trước mặt cà chua mì trứng một đặc tả, sau đó đem dv máy quay phim giao đến Matthew trong tay, nói,“Đem ta cũng chụp xuống đến.”

Matthew thoáng triệt thoái phía sau, lấy toàn cảnh màn ảnh quay chụp Britney, đại khái Britney thật đói bụng, không đến năm phút đồng hồ thời gian, liền xử lý một chén mì sợi.

“Nga......” Nàng đối với màn ảnh khoa tay múa chân một thắng lợi thủ thế, tiếp lại cho Matthew một hôn gió,“Hiện tại thoải mái nhiều, bát mì này so Michelin ba sao đầu bếp làm đồ ăn hoàn hảo ăn !”

Matthew biết Britney là cố ý ca ngợi hắn, không khỏi cười lên,“Còn đến một chén sao?”

“Từ bỏ.” Britney nhẹ nhàng lắc đầu,“Ta muốn tiết thực, không cần biến thành mập mạp.”

Nam nữ ngôi sao tiết thực, này tại trong giới đều là vẻ bình thường, Matthew cũng biết điểm này, hắn ngày thường ngược lại là không phải như thế nào tiết thực, bất quá lượng vận động ở trong này bày, căn bản béo không nổi.

Nàng đi đến Matthew bên này, lấy qua dv máy quay phim, nói,“Hảo, mang ta đi tham quan một chút của ngươi phòng ở đi.”

Matthew lập tức phía trước dẫn đường, lĩnh Britney ở trong phòng ngoài phòng dạo qua một vòng, bởi phía trước Helen - Hermann phản ứng quá độ, hắn dứt khoát không đề nơi này từng xảy ra giết người án sự tình, lấy hắn phỏng chừng, Britney loại này vô tâm vô phế tính cách, hoặc là không để ý, hoặc là sẽ bị dọa đến.

Dạo qua một vòng, trở lại phòng khách bên trong, Matthew hỏi,“Thế nào?”

“Còn có thể.” Britney điểm đầu,“Đặc biệt là sân bên ngoài tường vây, cam đoan chúng ta có tư mật không gian.”

“Ân.” Matthew khẽ gật đầu, Britney rốt cuộc hiểu được quan sát cùng tự hỏi .

Thực ra lần này nàng từ Nashville trở về, Matthew có thể nhìn ra đến, Britney so với dĩ vãng thành thục một ít, có lẽ hắn mỗi lần gặp mặt khi dặn dò, mỗi ngày điện thoại bên trong nhắc nhở, xác thật phát huy một ít tác dụng.

Britney đóng lại dv máy quay phim, lười biếng duỗi eo, nói,“Chúng ta đi ngủ một hồi đi.”

Matthew chặn ngang đem nàng ôm lên, cùng nhau vào phòng ngủ, hai người không có lại làm cái gì, chỉ là ôm nhau cùng một chỗ, im lặng tiến vào giấc ngủ.

Một giấc này, vẫn ngủ đến tiếp cận buổi chiều ba giờ, đơn giản tẩy trừ qua đi, Britney hỏi,“Ngươi hôm nay không cần đi kiện thân sao?”

“Hôm nay nghỉ ngơi.” Matthew ôm nàng vào phòng khách,“Thứ hai tuần sau kịch tổ liền muốn quay chụp , này cuối tuần nghỉ.”

Britney gật gật đầu,“May mắn lần này quay chụp đều tại Los Angeles phụ cận, bằng không chúng ta lại muốn tách ra.”

Nghe nàng như vậy vừa nói, Matthew bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, hỏi Britney,“Thân ái , ta đổi phòng ở, nơi này tư mật tính cũng rất tốt, muốn hay không ngươi chuyển qua đây đi?”

Britney trương miệng liền muốn đáp ứng, nghĩ đến chính mình bên kia sự, do dự một chút, vẫn là chậm rãi lắc đầu,“Matthew, ta cũng tưởng lại đây, nhưng là......” Nàng cũng không biết nên như thế nào nói,“Nhưng là hiện tại không quá thích hợp.”

Matthew bao nhiêu có điểm thất vọng, lại cũng không hướng trong lòng đi, chủ động an ủi nói,“Này không nóng nảy, chờ ngươi cảm giác thích hợp thời điểm, cũng không muộn a.”

“Ân !” Britney tâm tình vẫn là có điểm suy sụp,“Ngươi yên tâm, Matthew. Rất nhanh .”

Mắt thấy như thế, Matthew chủ động chuyển ra đề tài, hỏi,“Album mới lúc nào đưa ra thị trường?”

“Tháng sau.”

Nghe được album mới, Britney tâm tình càng suy sụp ,“Album mới vừa lên thị, ta lại muốn nơi nơi chạy thông cáo, phỏng chừng muốn có vượt qua tám tháng thời gian tại Bắc Mĩ cùng Âu Châu bay tới bay lui, còn khả năng sẽ đi viễn đông.”

“Không có việc gì.” Xiếc thú tiếp tục an ủi nàng,“Ta có thời gian liền đi nhìn ngươi.”

Britney tâm tình không có hảo chuyển, lại thanh âm trầm thấp nói,“Chạy hoàn thông cáo, ta lập tức muốn vi tiếp theo lưu động liveshow làm chuẩn bị.”

Nàng đổ nghiêng tại Matthew trên người, ánh mắt tựa hồ đều phải rơi lệ ,“Matthew, ta công tác kế hoạch đã xếp đến hai năm sau ......”

Matthew cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng, căn cứ hắn hai năm nay lý giải, đang hot lưu hành ca tinh, không có gì không là như thế này bận rộn, cơ hồ không có tư nhân thời gian.

“Không có việc gì , thân ái .” Hắn ôm lấy Britney, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng,“Hiện tại giao thông phát đạt, nơi nơi đều là quốc tế chuyến bay, chúng ta tùy thời đều có thể gặp mặt.”

Britney dùng lực gật gật đầu, thò tay nâng lên Matthew khuôn mặt, dùng lực hôn qua, hai người lại rơi vào kịch chiến, liều mạng xé rách đối phương quần áo, rất nhanh lại tiến vào vật lộn.

Thời gian qua được bay nhanh, bên ngoài thiên không hắc thấu, Britney cùng qua lại như vậy, không có lưu lại qua đêm, không đến chín giờ liền cáo từ ly khai.

Đi ra ngoài đưa đi Britney, Matthew đứng ở trong viện, nhìn trong trời đêm lấp lóe tinh tinh, đột nhiên thở dài, một người muốn nở rộ ra quang huy, khẳng định muốn có điều trả giá.

Hollywood các ngôi sao trả giá đâu? Sinh hoạt cá nhân? Tư nhân không gian? Tư nhân thời gian? Có lẽ còn có càng nhiều.

Hắn thu hồi ánh mắt, xoay người trở lại trong phòng, đơn giản đem hỗn độn phòng khách thu thập một phen, mở ra TV cùng máy quay phim, tiếp tục mỗi đêm ắt không thể thiếu bắt chước biểu diễn luyện tập.

Nếu đi lên con đường này, liền muốn lực tranh trở thành lóng lánh quần tinh trung một thành viên.

Cuối tuần thời gian giây lát lướt qua, Matthew tại cùng Britney nhàm chán hai ngày, tại tân một tuần bắt đầu sau, đúng giờ đuổi tới Warner nhà sản xuất, tham gia [ Vua Bọ Cạp ] điện ảnh quay chụp.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 158: Vội Vàng Xao Động Tâm Thái

Đứng ở studio trung, Matthew mắt nhìn trong tay cung tiễn, kiên nhẫn đợi tại một lều trại bên ngoài, trong lều trại đang tại quay chụp, một hồi cần hắn trực tiếp xông vào, bởi hắn nhìn không tới trong lều trại tình huống, một danh mang tai nghe trợ lý đạo diễn liền đứng ở phụ cận, chờ đợi bên trong thông tri, lại cho hắn dùng tay ra hiệu.

Đợi rất lâu, cũng không có thông tri phát ra đến, trợ lý đạo diễn đối với bên này nhún vai, khoa tay múa chân mấy cái khẩu hình.

Matthew đại khái minh bạch, bên trong vai diễn ng .

Hắn buông xuống trường cung, một tay cầm chống trên mặt đất, một tay còn lại thuần thục đem tam chi tạo hình quỷ dị mũi tên cắm về sau lưng tên túi bên trong.

Trong lều trại truyền đến Chuck - Russell cấp diễn viên nói hí thanh âm, Matthew rõ ràng, một hồi nửa hồi quay chụp không được .

Bỗng nhiên, một cái ghế đặt ở mặt sau, trợ lý Milla - vương thanh âm tiếp từ phía sau truyền tới,“Nghỉ ngơi một hồi đi, đều đứng nửa giờ .”

Matthew không có chối từ, đem cung đưa cho Milla, ngồi ở trên ghế.

Nói không mệt khẳng định là giả , hắn sáng nay không đến bốn điểm liền đuổi tới studio hoá trang, cho dù là kịch tổ vi nam chính trang bị chuyên nghiệp năng lực rất mạnh hoá trang sư cùng trợ lý hoá trang sư, làm xong tạo hình thời điểm cũng tiếp cận tám giờ rưỡi, sau đó tám giờ rưỡi chính thức bắt đầu quay chụp, đến hiện tại quá khứ hơn nửa giờ , điều đầu tiên màn ảnh còn bởi vì các loại trạng huống không có hoàn thành.

Không chỉ là này mấy, còn có hắn trên người trang bị, giản lược dịch giáp da đến cung túi lại đến trường đao, chẳng sợ không đem trường cung tính toán ở bên trong, trọng lượng cũng có ba mươi pound.

May mắn hắn luyện qua phụ trọng việt dã, bằng không lúc này sớm thở hồng hộc .

Matthew đợi một hồi, vẫy tay đem tên kia trợ lý đạo diễn kêu lại đây, hỏi,“Bên trong sao thế này?”

Trợ lý đạo diễn chỉ chỉ lều trại,“Cột vào trên cây cột tên kia diễn viên bao giờ cũng là ra trạng huống.”

Matthew gật gật đầu, không lại nói, an tâm đợi lên.

Cột vào trên cây cột tên kia diễn viên tuy rằng không biết, nhưng hắn biết cũng là đến từ Thiên Sứ trù tính công ty hộ khách.

Quay chụp rất nhanh lại bắt đầu, Milla - vương lấy đi ghế dựa, Matthew cầm trong tay cung tiễn, lại vận sức chờ phát động, lần này không có ng, hắn rất nhanh thấy được trợ lý đạo diễn thủ thế, một nhanh chân xông vào lều trại trong, giương cung cài tên, cột vào cùng nhau ba mũi tên tên, lập tức bị hắn bắn đi ra ngoài.

Loại này nhất huyền ba tên xạ thuật, Matthew không biết có phải hay không chân thật tồn tại, dù sao hắn là làm không được, cho nên đạo cụ sư đem mặt khác hai chi tên, đồng thời cố định ở một mũi tên mặt trên.

Cho dù là như vậy, bắn ra mũi tên cũng hoàn toàn không có chính xác, thêm đạo cụ cung rất mềm, bay ra đi bất quá hơn mười mét, liền rơi xuống đất,

Bất quá, này cũng không ảnh hưởng quay chụp, như vậy cảnh tượng muốn chỉ là nhân vật khai cung bắn tên màn ảnh, chết ở mũi tên hạ địch nhân, hoàn toàn dựa vào hậu kỳ cắt nối biên tập.

Quay chụp không có kết thúc, Matthew dựa theo thiết kế hảo lộ số, lắc mình tránh thoát một thanh đâm tới trường kiếm, tay trái trung trường cung trừu hướng người nọ đầu, bởi huấn luyện khi đều trải qua tỉ mỉ tập luyện, diễn viên vừa đúng uể oải ngã xuống đất.

Matthew tiếp ném xuống trường cung, rút ra bên hông lợi nhận, trước đón đỡ ra chém lại đây một đao, tiếp bay lên đại cước, đá bay xông lên một cái khác binh lính, lại xoay người huy đao, thoạt nhìn vô cùng tiêu sái, muốn từ bên cạnh tập kích diễn viên che cổ đổ ở trên mặt đất, này đã không phải trước đó thiết kế lộ số .

Mặc dù có thiết kế lộ số, nhưng đây là một màn ảnh dài, cũng cần diễn viên lâm trường phát huy.

Này bộ phim trước trong kế hoạch, muốn lấy đến pg-13 phân cấp, cho nên hiện trường quay chụp cơ bản không có sử dụng nhân tạo huyết tương, lại càng sẽ không xuất hiện gãy chi tàn thể cùng máu tươi óc Tề Phi trường hợp.

“Tạp !” Chuck - Russell kêu ngừng quay chụp, sau đó tuyên bố nói,“Cảnh này qua !”

Matthew thu hồi vũ khí, giao cho mặt sau Milla - vương, Chuck - Russell đi vào trường quay, đối Matthew nói,“Này đoạn động tác hí rất không sai.”

Động tác chỉ đạo Tim - Madson liền đứng ở bên cạnh, Matthew dứt khoát lấy lòng,“Là Tim thiết kế xuất sắc.”

Lời này cũng không thể hoàn toàn xem như lấy lòng, Tim - Madson chuyên môn kết hợp thân thể hắn đặc điểm, nhất là bộ pháp linh hoạt cùng phối hợp tính hảo ưu thế, thiết kế này bộ linh mẫn cùng lực lượng đem kết hợp động tác lộ số, rất thích hợp quay chụp ra khốc huyễn động tác cảnh tượng.

Tập luyện thời điểm, Tim - Madson từng quay chụp qua, để tìm đến động tác thiết kế trung không đủ, do đó đúng lúc cải tiến, lúc ấy Matthew cảm giác hiệu quả cũng rất không sai.

Ngắn ngủi nghỉ ngơi điều chỉnh qua đi, quay chụp lại bắt đầu, Matthew tại đây cảnh tượng trong không có văn hí, tất cả đều là động tác vai diễn, hắn đối mặt rất nhiều địch nhân, tại máy quay phim trước màn ảnh rộng mở trên thổ địa , lấy trên cây cột cột lấy diễn viên làm trung tâm, không ngừng du tẩu triền đấu, tại hắn đao phong dưới, lần lượt từng diễn viên cực kỳ phối hợp ngã xuống đất bỏ mình.

So sánh phía trước văn hí, Matthew động tác hí quay chụp tương đương thuận lợi, tuy rằng mặt sau rất nhiều đánh nhau vai diễn, đều là phân mảnh quay chụp, thường thường chừng mười giây liền một màn ảnh, nhưng rất ít xuất hiện ng tình huống, đại bộ phận màn ảnh đều là một đến hai lần liền qua.

“Matthew chuẩn bị thực đầy đủ.”

Trong lều trại quay chụp khu tận trong góc vị trí, Helen - Hermann cùng Stephen - Sommers đứng chung một chỗ, thừa dịp quay chụp khe hở nói,“Nếu hắn không có trường kỳ tích lũy rèn luyện, quay chụp rất khó như vậy thuận lợi.”

“Ân.” Stephen - Sommers tán thành gật đầu,“Matthew chuyên nghiệp không thể nghi ngờ, hơn nữa đối với động tác hí đặc biệt có thiên phú, thường thường một điểm liền thấu, còn có thể dùng thích hợp nhất hoàn mỹ nhất phương thức biểu hiện ra ngoài.”

Helen - Hermann nâng dưới viền đen kính mắt,“Ta cảm giác hắn có trở thành động tác cự tinh tiềm chất.”

Stephen - Sommers đầu tiên là trầm mặc, một lúc sau còn nói thêm,“Phim hành động, đặc biệt là truyền thống phim hành động, đã xuống dốc .”

“Nhưng mới phát phim hành động đang tại quật khởi.” Helen - Hermann ý hữu sở chỉ,“Tỷ như nói động tác gia khoa học viễn tưởng, động tác gia ma huyễn loại hình, này vài năm phản ứng rất không sai.”

Quay chụp một lần nữa bắt đầu, Stephen - Sommers không nói gì, Helen - Hermann cũng ngậm miệng không nói.

Bất quá, Stephen - Sommers vẫn nhìn chằm chằm trường quay, Matthew - Horner xác thật làm đủ chuẩn bị, kế tiếp một động tác màn ảnh dài, triển hiện ra cực kỳ nhanh nhẹn thân thủ, hắn từ bốn người bao giáp trung lắc mình mà ra, giống như trí mạng độc xà như vậy lượng ra răng nanh......

Không hề nghi ngờ, này tuổi trẻ diễn viên tại động tác hí trung phát huy, chỉ có thể dùng gần như hoàn mỹ đến hình dung, cho dù là hắn ở đây đạo diễn quay chụp, chỉ sợ cũng không có không khiến thông qua lý do.

Hắn không khỏi nghĩ tới đang cùng Universal ảnh nghiệp lên kế hoạch siêu cấp hạng mục, trước mắt xác định nam chính Van Helsing, chính là một thân thủ cao minh lại dị thường cường hãn quái vật thợ săn.

Như vậy một xưng là nhân loại nhất dũng cảm thợ săn nhân vật, đương nhiên cũng cần một cùng chi tướng xứng đôi nam diễn viên.

Trừ danh khí, Matthew - Horner mặt khác phương diện thoạt nhìn đều rất thích hợp.

Stephen - Sommers làm ra quyết định, có thể đem Matthew - Horner xếp vào hậu tuyển nhân viên danh sách bên trong, thậm chí làm trọng điểm khảo sát đối tượng, nếu này bộ [ Vua Bọ Cạp ] có thể thành công, Matthew - Horner như thế nào cũng có thể tích lũy đến một ít danh khí, tối thiểu có thể trở thành một tiểu minh tinh.

Hơn nữa này cũng phù hợp hắn khiến Van Helsing càng tuổi trẻ càng khốc ý tưởng.

Trường quay trung quay chụp tạm thời tạm thời kết thúc, đạo diễn Chuck - Russell hô đình sau, Matthew dùng đạo cụ trường đao chống đỡ thân thể, tiếng thở dốc cũng có chút thô, trên người trang bị rất nặng, nhất là liên tiếp quay chụp thời gian dài như vậy, tiếp cận ba mươi pound trang bị, cảm giác giống toà núi nhỏ đặt ở trên người.

Đã quay chụp hơn hai giờ, Chuck - Russell có thể nhìn ra Matthew thể năng đến một điểm tới hạn, vội vàng lớn tiếng phân phó,“Tạm dừng quay chụp, nghỉ ngơi nửa giờ !”

Matthew đi đến nơi nghỉ ngơi, ngồi ở trên ghế, tạo hình sư lập tức lại đây, giúp hắn giải trừ trầm trọng vũ khí trang bị cùng giáp da, dỡ xuống này mấy trầm trọng gánh nặng, Matthew tiếp nhận Milla - vương đưa qua thảm, phi ở trên người, vẫn đi theo quay chụp hoá trang sư theo sau lại đây, cẩn thận lau hắn mồ hôi trên trán.

Ngắn ngủi vài phút thời gian, từ tạo hình sư đến hoá trang sư lại đến đạo cụ sư, trước sau lại đây tam ban nhân mã vì hắn phục vụ.

Đây chính là nam chính, trong trường quay trung tâm điểm chi nhất !

Chỉ cần Matthew tưởng, hắn có thể lập tức đưa tới kịch tổ tùy tiện một bộ môn nhân.

Đương nhiên, Matthew sẽ không vô cớ để người đông chạy tây điên, hắn tâm tính điều chỉnh phi thường tốt, dù cho trở thành nam chính, vẫn là trước sau như một đê điệu khiêm tốn.

Chỉ cần người khác không làm chặn đường thạch, hắn cũng sẽ không ngốc hồ hồ xông lên đi tùy tiện đá nhân gia một cước.

Cởi trang bị, khoác thảm, Matthew ngồi một hồi, hô hấp dần dần bình hoãn, Milla đưa lên nước trà, hắn tiếp nhận đến một ngụm uống mất hơn phân nửa, phía trước tổn thất thể lực đang tại nhanh chóng khôi phục.

Không thể không nói, khối thân thể này tại vận động phương diện Tiên Thiên điều kiện phi thường tốt, chính hắn cũng có thể cảm giác được đến, như là nhận huấn luyện khi kiếm thuật cùng gần người vật lộn lộ số, học lên đều phi thường mau, viễn siêu người bình thường.

Này coi như là phía trước vị kia lưu cho hắn quý giá nhất tài phú .

Matthew uống qua một ly trà, dựa vào ngồi trên ghế dựa, vừa định nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi hội, nhìn thấy Helen - Hermann đi tới.

“Có chuyện sao?” Hắn biết không có việc gì mà nói Helen - Hermann sẽ không lúc này đi tìm đến.

Helen - Hermann khẽ gật đầu, nhìn về phía bên kia Milla - vương, Milla - vương phi thường thức thời, tùy tiện tìm lấy cớ rời xa nơi này.

“Ta vừa thử qua Stephen - Sommers.” Helen - Hermann hiển nhiên đối với kia bộ đại chế tác nam chính không phải bình thường coi trọng,“Hắn hẳn là đem ngươi xếp vào hậu bị nhân tuyển chi nhất .”

Nàng dặn dò nói,“Ngươi muốn hảo hảo biểu hiện.”

Matthew ngẩng đầu nhìn Helen - Hermann, hỏi,“Ngươi không cảm thấy hiện tại nói này mấy có điểm không quá thích hợp sao?”

Helen - Hermann sửng sốt một chút.

“Ngươi hay không là nóng nảy một điểm.” Matthew liên xem mang đoán, đại khái minh bạch Helen - Hermann hiện tại tâm lý trạng thái, nhắc nhở nói,“Này không giống như là ngươi a, Helen.”

Nghe nói như thế, Helen - Hermann cảnh giác, trầm mặc một hồi lâu, tựa hồ đang tự hỏi trong khoảng thời gian này sở tác sở vi, qua chừng vài phút, mới một lần nữa mở miệng.

“Cám ơn.” Nàng rất chăm chú nói lời cảm tạ,“Cám ơn ngươi, Matthew. Ta rất sốt ruột .”

Helen - Hermann chuẩn bị rời đi, trước lúc rời đi, còn nói thêm,“Việc này chờ ngươi chụp xong này bộ phim lại bàn, ngươi tập trung tinh lực quay chụp, không cần suy xét mặt khác.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 159: Như Cá Gặp Nước

Quay chụp lại bắt đầu, Helen - Hermann trở lại góc trung thời điểm, Stephen - Sommers đã không thấy , nàng biết Stephen - Sommers sẽ không vẫn chờ ở bên này, chung quy còn muốn cùng Universal ảnh nghiệp lên kế hoạch một cái khác hệ liệt.

Nghĩ đến Stephen - Sommers lên kế hoạch đại điện ảnh, Helen - Hermann rõ ràng, chính mình phía trước phạm vào sai lầm, có chút quá mức nóng vội , như vậy một bộ siêu cấp đại chế tác còn dừng lại tại trên mặt giấy, căn bản không tới người đại diện có thể nhúng tay giai đoạn, đặc biệt là chính mình lực thôi Matthew, còn cần hết sức chăm chú quay chụp [ Vua Bọ Cạp ].

Nàng nhẹ nhàng phun ra một hơi, trải qua Matthew nhắc nhở, tâm tính dần dần vững vàng.

Sau không phải là không thể tiếp tục đẩy vào chuyện này, nhưng tốt nhất không cần tại đây bộ hí chụp hoàn phía trước đi quấy rầy Matthew, này bộ phim thất bại mà nói, nàng tung tăng nhảy nhót sở làm này hết thảy đều không hề có ý nghĩa.

Một buổi sáng quay chụp kết thúc, Matthew rõ ràng cảm giác được mệt, liên tục hơn ba giờ quay chụp, cơ hồ tất cả đều là động tác hí, dù cho lấy hắn thể lực, cũng có chút ăn không tiêu.

Hắn thân thể tuy hảo, nhưng cũng là người bình thường.

May mà buổi chiều không cần quay chụp động tác vai diễn , kịch tổ quay chụp kế hoạch rất nhân tính hóa, rõ ràng suy xét đến diễn viên thừa nhận năng lực, gần nhất kế hoạch, bình thường đều là buổi sáng quay chụp động tác hí, buổi chiều quay chụp văn hí, tránh cho diễn viên quá độ mệt nhọc.

Nhân một khi quá mức mệt nhọc , tinh thần lực chú ý rất khó tập trung, quay chụp lên đến khẳng định sẽ liên tiếp ra trạng huống, dẫn đến không ngừng ng.

Nữ chính Kelly Hu cũng gia nhập đến quay chụp trung.

Nàng hóa trang xong, vừa xuất hiện tại studio trung, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, tuyệt đối là tiêu điểm trung tiêu điểm.

Kelly Hu treo tại trên người , căn bản không thể tính quần áo, chỉ là dùng mảnh vải che lấp thân thể trọng yếu bộ vị, đối với một bộ chừng mực duy trì tại pg-13 phim đến nói, nên lộ ra đến địa phương nàng toàn lậu , không nên lộ địa phương cũng có thể mang cho người ta vô hạn mơ màng.

Không cần phải nói Matthew , ngay cả kịch tổ tạp công cũng có thể nhìn ra đến, Cassandre này nữ chính tồn tại ý nghĩa lớn nhất chính là khoe khoang thân thể.

Lấy nam tính nhân vật mới thôi thương nghiệp giải trí điện ảnh bên trong, nữ tính nhân vật đặc biệt là nữ chính, cơ bản đều là bởi vì này mục đích mà tồn tại.

Matthew cùng Kelly Hu ở giữa cảnh đầu tiên, liền phi thường hương diễm.

“Chuẩn bị !” Một danh trợ lý đạo diễn thanh âm tại studio kêu to,“Các bộ môn chuẩn bị ! ba phút sau bắt đầu quay chụp.”

Đi theo hắn tiếng hô, Matthew dựa theo đạo diễn yêu cầu, ghé vào trướng màn mặt sau trên thảm, tĩnh đẳng quay chụp bắt đầu.

“[ Vua Bọ Cạp ]......” Một danh trợ lý đạo diễn thanh âm truyền tới,“Trận thứ hai, màn đầu tiên, hiện tại bắt đầu !”

Thanh âm vừa dứt, Matthew dùng lực khởi động thân thể, lúc la lúc lắc từ trên thảm đứng lên, tựa hồ trời cao rơi xuống khiến hắn có chút choáng huyễn, không khỏi lắc lư đầu, vừa tỉnh táo một chút, phía trước thoáng có chút mơ hồ ánh mắt, lập tức bạo bắn ra tinh quang, lập tức từ bên hông rút ra trường kiếm......

Không nghĩ tới là, vỏ kiếm vắt ngang có chút vấn đề, đai lưng vừa lúc ngăn trở trường kiếm rút ra vị trí, Matthew đệ nhất hạ chưa hoàn toàn rút ra không nói, còn bởi vì phát lực quá mạnh, thiếu chút nữa đứt đai lưng.

“Đình !” Đạo diễn Chuck - Russell kêu ngừng quay chụp.

Trang phục sư lập tức tiến vào nơi sân, giúp Matthew điều chỉnh đai lưng cùng vỏ đao, loại này ngoài ý muốn tình huống tại quay chụp khi ngẫu nhiên có phát sinh, điều chỉnh lên cũng không tốn công, quay chụp rất nhanh khôi phục.

Một lần này, Matthew thuận lợi từ bên hông rút ra trường kiếm, cảnh giác nhìn hướng bốn phía, lập tức phát hiện bể bên cạnh nữ dong, không khỏi nhìn qua, hai nữ dong mang theo rít the thé kinh hoảng thất thố chạy trốn, lúc này Kelly Hu đột nhiên từ trong nước đứng lên, dùng ra một mỹ nữ ra dục tiêu chuẩn mê người tư thế.

Đạo diễn Chuck - Russell lại hô đình.

Một danh hoá trang sư đi đến Kelly Hu chỗ ở, vì nàng tóc làm tạo hình, khiến nàng tóc dài vừa đúng che khuất trước ngực.

Kelly Hu nửa người trên không xuyên bất cứ quần áo, vừa rồi xuất thủy thời điểm, Matthew đều thấy được nàng trước ngực hai điểm, cũng biết nếu không làm xử lý tiếp tục quay chụp đi xuống mà nói, Kelly Hu khẳng định muốn tại màn ảnh trung đi quang, này đối kịch tổ cùng diễn viên bản thân đến nói đều là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, vấn đề là một khi lộ ra trước ngực hai điểm, phim cũng rất có khả năng biến thành r cấp .

Qua chừng mười phút, hoá trang sư vi Kelly Hu làm tốt tóc, Matthew vẫn đứng ở chính mình trên vị trí không có động, quay chụp bắt đầu sau, lại bày ra vừa rồi tư thái.

Kelly Hu từ bể vừa cầm lấy một thanh kiếm, bày ra một phi thường gợi cảm mê người, cũng sẽ không lộ điểm tư thế, kiếm phong thẳng chỉ Matthew bên này.

Matthew còn tại nhìn chằm chằm bên kia xem, giống như là một bình thường nam nhân nhìn thấy mĩ nữ ra dục như vậy.

Cảnh này tuy rằng không có tập luyện qua, nhưng hắn trong lòng thôi diễn qua, cũng chính mình luyện tập qua, thêm phim loại hình lại yêu cầu không thế nào nghiêm khắc, lúc này ứng đối lên đến, cũng có vẻ tương đối thoải mái.

Liên tục trải qua mấy bộ phim quay chụp, đặc biệt gần nhất vài lần biểu diễn nhân vật, vai diễn đều tương đối nhiều, Matthew thiên phú không tính bao nhiêu hảo, lại cũng không phải phi thường không xong cái loại này, giống như đại bộ phận như vậy, theo quay chụp kinh nghiệm tăng nhiều, trường quay thực tiễn tích lũy, hắn bao nhiêu đều có chút tiến bộ.

Đi tham diễn cái loại này chú trọng biểu diễn cùng nhân vật đắp nặn phim văn nghệ, có lẽ hắn có thể bị đạo diễn cùng nhà bình luận phun hoài nghi nhân sinh, nhưng ở loại này phim giải trí bên trong, lại cảm giác như cá gặp nước.

“Ngươi là muốn giết ta?” Kelly Hu kiếm chỉ Matthew,“Vẫn là muốn nhìn chằm chằm ta.”

Matthew không đáp lại, phía sau môn đột nhiên vang lên, hắn xách kiếm vọt qua, trực tiếp nhảy vào trong bồn tắm, dễ dàng chế phục Kelly Hu, một bàn tay từ nàng cánh tay phía dưới xuyên qua, siết chặt thân thể của nàng, che nàng miệng, kéo nàng cùng nhau chìm vào trong nước.

Tuy rằng hai người dây dưa cùng một chỗ, nhưng Matthew tinh lực tất cả đều đặt ở quay chụp mặt trên, trừ cảm giác Kelly Hu thân thể rất mềm ngoại, cũng không có mặt khác loạn thất bát tao ý tưởng, hơn nữa chìm vào trong nước còn muốn nín khí, bằng không thật muốn uống Kelly Hu nước tắm rửa ......

Matthew cảm giác đỉnh đầu chìm vào trong nước, liền lật ra Kelly Hu, dựa theo đạo diễn muốn đi, đếm thầm ba giây, sau đó từ trong nước chui đi ra, cơ hồ là tại cùng một thời khắc, Kelly Hu cũng chui ra mặt nước.

Nàng tóc bị thủy quấy rầy, thượng bản thân hoàn toàn quang , bản nhân thoải mái, tựa hồ sớm thành thói quen loại này cảnh tượng.

Kelly Hu cũng thấy được Matthew, nàng cúi đầu xem mắt chính mình bộ ngực, mặt trên có một đạo hồng dấu, không khỏi đối Matthew nói,“Ngươi rất dùng lực , làm đau ta .”

“Xin lỗi.” Matthew không phải cố ý , Kelly Hu phía trước cùng hắn ở chung coi như là không sai, lập tức nói,“Ta khả năng phát lực quá mạnh .”

Hắn nâng lên tay phải, mắt nhìn bảo hộ cổ tay, nói,“Bảo hộ cổ tay áp đến ngươi .”

Hai người trợ lý lúc này đều lại đây , Kelly Hu tiếp được trợ lý đưa lên thảm, khoác ở trên người trước ra bể, có lẽ là có thủy tương đối trơn, nàng vượt qua bể đài thời điểm thiếu chút nữa ngã sấp xuống, Matthew nhanh chóng nâng nàng một chút, cũng ra bể.

“Cám ơn.” Kelly Hu dùng thảm bao lấy thân thể.

Matthew cũng tiếp nhận Milla truyền đạt thảm, khoác ở trên người, nói,“Ngươi quá khách khí.”

Hai người cười cười, chưa nói lại nói cái gì, ngược lại cùng nhau nhìn về phía đạo diễn bên kia, đạo diễn Chuck - Russell hướng bên này dựng thẳng lên một căn ngón cái, ý bảo này một điều thông qua .

“Hảo......” Matthew dùng thảm lau trên mặt thủy,“Hôm nay xem như kết thúc.”

Kế tiếp còn có mặt khác vai diễn muốn quay chụp, bất quá thuộc về nam nữ nhân vật chính màn ảnh cũng không có , bằng không đạo diễn cũng sẽ không khiến hai người quay chụp một cảnh này.

Như vậy một màn diễn xuống dưới, vô luận là Matthew, vẫn là Kelly Hu, tạo hình tất cả đều hủy, lại một lần nữa hoá trang mà nói lại muốn vài giờ.

Hiện tại trực tiếp tẩy trang tan tầm là có thể .

Matthew này nam chính hưởng thụ độc lập hoá trang gian cùng chuyên dụng hoá trang sư, Kelly Hu này nữ chính cũng không ngoại lệ, theo hắn lý giải, Kelly Hu tư lịch xa xa vượt qua hắn, sớm ở 1985 năm liền biểu diễn quá đại danh đỉnh đỉnh Growing Pains, sau này càng là cùng Hans Zimmer, Mickey Rourke, Russell Crowe, Ralph - Fiennes đẳng rất nhiều ngôi sao hợp tác qua.

Nàng có thể trở thành nữ chính, cũng xác thật có nhất định tiền vốn.

Cởi trầm trọng hí phục, im lặng ngồi ở trước hoá trang kính, Matthew nhắm mắt lại, kiên nhẫn đợi hoá trang sư dỡ bỏ tóc giả, đây là một hạng tốn thời gian tốn sức lực đại công trình, tóc giả muốn tưởng làm được thiên y vô phùng, tại máy quay phim màn ảnh trông được không ra đến, cần tiêu phí rất nhiều tay chân.

“Matthew......” Milla - vương đây là đi tới, nói,“Đồ của ngươi ta đều thu tại trong ba lô , di động tại thứ hai bên trong tầng kép.”

Nàng buổi sáng liền cùng Matthew nói qua hôm nay buổi chiều có chút việc, Matthew cũng không khó xử nàng, khoát tay, nói,“Ngươi đi đi, có chuyện mà nói ta lại cho ngươi gọi điện thoại.”

Chỉ cần hắn còn tại trong kịch tổ, Milla - vương liền chỉ cần hướng hắn phụ trách, không cần quá mức để ý tới trong kịch tổ mặt khác sự vụ.

Đương nhiên, nàng tiền lương vẫn là muốn kịch tổ đến thanh toán .

Matthew cũng biết, đại bộ phận ngôi sao đều là mang theo chính mình trợ lý tiến kịch tổ, từ tiến vào kịch tổ quay chụp từ ngày đó, kịch tổ đều cũng muốn cấp trợ lý tính tiền lương.

Này so kịch tổ cung cấp tư nhân trợ lý càng thêm phương tiện, chung quy ngôi sao có rất nhiều việc tư là không thể đưa ra ánh sáng .

Ngồi ở này nhàm chán, Matthew cũng tại suy xét, chính mình có phải hay không cần cam kết một tư nhân trợ lý? Có thể đợi này bộ phim phát hành sau, xem xem phản ứng tình huống, nếu [ Vua Bọ Cạp ] thành công , hắn cũng có thể hỗn ra chút danh khí, cũng cần có người hỗ trợ xử lý tạp vụ, nếu là thất bại mà nói, việc này cũng liền không dùng suy nghĩ.

Thuê một tiểu trợ lý mà nói, cũng không cần quá nhiều phí tổn, chỉ cần có thể thành danh, điểm ấy phí tổn không là vấn đề.

Tẩy trang xong, hoá trang sư rời đi, Matthew đổi về chính mình quần áo, đi lấy ba lô, chuẩn bị tan tầm về nhà, phòng hóa trang môn bị người từ bên ngoài gõ vang.

“Mời vào.” Matthew nói.

Môn từ bên ngoài mở ra, lộ ra nhất trương hơi mang đáng khinh tươi cười gương mặt, hắn tiến vào sau, nhìn thấy Matthew chính cõng ba lô, hỏi,“Đây là chuẩn bị tan tầm sao?”

“Đúng vậy.” Matthew nhìn Dauf - Villa liếc nhìn, trực tiếp hỏi,“Ngươi có chuyện sao?”

Dauf - Villa cười vò đầu,“Là có điểm sự.” Hắn tới gần một bước, hạ giọng, nói,“Ngươi có thời gian sao, Matthew? Có chuyện, ta tưởng với ngươi đơn độc trò chuyện.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 160: Đá Cản Đường

Này kịch tổ trong, có bao nhiêu danh diễn viên đều lệ thuộc vào Thiên Sứ trù tính công ty, Matthew rất rõ ràng điểm này, trước mặt Dauf - Villa chính là trong đó một, theo hắn lý giải, người này vẫn là Thiên Sứ trù tính công ty phần đông tiểu diễn viên trong, hỗn xem như không sai một.

Matthew nhìn Dauf - Villa liếc nhìn, đi qua khóa trái hoá trang gian môn,“Có chuyện nói đi.”

“Là như vậy.” Dauf - Villa một bộ thần bí hề hề biểu tình, thanh âm ép tới đặc biệt thấp,“Ta hôm nay tại trường quay nghe được có người tưởng đối với ngươi bất lợi.”

“Nga?” Matthew nhíu nhíu lông mày.

Lần này hắn tại kịch tổ là nam chính, hơn nữa là kịch tổ sớm nhất xác định diễn viên, còn thâm được Sean - Daniel cùng Stephen - Sommers hai người sản xuất thưởng thức, toàn bộ diễn viên trung, bao gồm nữ chính Kelly Hu ở bên trong, không có một so với hắn phân lượng càng nặng.

Ai không có việc gì sẽ tìm đến hắn phiền toái?

Nói thật, hắn cũng không như thế nào tin tưởng này Dauf - Villa, tuy rằng hai người đến từ cùng gia trù tính công ty.

Tại Hollywood, dễ tin người khác tuyệt đối không phải một loại ưu tú phẩm chất.

“Là thật .” Dauf - Villa minh thoạt nhìn như là tại đối Matthew kì hảo, nói,“Hôm nay buổi chiều, Steven Brand...... Chính là đóng vai Memnon diễn viên, cũng đến từ Thiên Sứ trù tính công ty, hắn cùng một khác danh Thiên Sứ trù tính công ty diễn viên Clark - Bernard thương nghị, như thế nào mới có thể khiến ngươi xong đời.”

Dauf - Villa nói hai người kia, Matthew nhận thức, đặc biệt là Steven Brand, người này bộ dạng tinh tráng.

Matthew không nói gì, chỉ là nhìn Dauf - Villa, chờ hắn tiếp tục nói tiếp.

“Là như vậy.” Dauf - Villa tiếp tục nói,“Bọn họ tính toán tìm cơ hội mời ngươi đi hắc Mamba tửu ba uống rượu, sau đó dụ hoặc ngươi hút thuốc phiện, một khi ngươi nhiễm lên độc nghiện......”

Hắn câu nói kế tiếp chưa nói, bất quá ý tứ đã rất minh xác .

“Dụ hoặc ta hít thuốc phiện?” Matthew không khỏi hừ một tiếng, nếu là mặt khác phương diện, chính mình có lẽ có khả năng trúng chiêu, thuốc phiện này ngoạn ý, bính đều sẽ không bính, hắn từng sinh hoạt tại một đối thuốc phiện nghiêm khắc đả kích xã hội, biết này ngoạn ý nguy hại tính có bao nhiêu lớn, nhưng hắn vẫn là có điểm nghi hoặc,“Liền tính bọn họ tính toán ta, cũng đương không thượng kịch tổ nam chính.”

Hai người kia chẳng lẽ sẽ ngu xuẩn cho rằng hắn xong đời , bọn họ liền có thể thuận thế thượng vị thành nam chính, đừng đùa......

Bỗng nhiên, Matthew ý thức được chút gì.

Quả nhiên, Dauf - Villa nói,“Bọn họ cho rằng ngươi chặn Thiên Sứ trù tính đường, làm cho bọn họ không có cách nào khác tiếp tục hướng lên trên bò.” Hắn do dự một chút, còn nói thêm,“Bọn họ cho rằng trù tính công ty tài nguyên quá mức hướng ngươi nghiêng , ngươi tại ăn thịt mà bọn họ ngay cả xương cốt cũng cắn không đến.”

Hắn nhìn Matthew liếc nhìn, còn nói thêm,“Đặc biệt là Steven Brand, hắn đi lộ tuyến cùng ngươi cùng loại, cho rằng có ngươi ở phía trước chống đỡ, không có xuất đầu cơ hội.”

Matthew gật gật đầu, đầu vẫn nhanh chóng tự hỏi, hỏi,“Ta nhớ rõ ngươi thường xuyên cùng bọn họ hai cùng một chỗ......”

Dauf - Villa minh bạch lời này mặt sau ý tứ, nói thẳng,“Ngươi là công ty coi trọng nhất nhân, ta cùng với ngươi ở giữa không có xung đột, không tất yếu cùng kia hai người đâm tường.”

Mặc dù ở kia hai người trước mặt, hắn cũng nói vài lời, nhưng thủy chung không nghĩ tới thật muốn làm chút gì, đối diện Matthew - Horner cùng bọn họ căn bản không phải một cấp bậc tồn tại, nếu thật làm một vài sự, lấy Helen - Hermann cái kia nữ nhân bản tính, bọn họ sẽ trở thành công ty trọng điểm hộ khách?

Steven Brand cùng Clark - Bernard hai tên tưởng thành danh tưởng điên rồi, hắn lại nhìn xem rất rõ ràng.

Một bên là vô cùng có khả năng trở thành ngôi sao Matthew - Horner, một bên là theo hắn kém không nhiều hai tiểu diễn viên, khiến hắn tuyển ai? Này còn dùng suy xét sao?

“Ngươi theo ta không có ích lợi xung đột?” Matthew nghiêng đầu nhìn Dauf - Villa.

“Đúng vậy, không có.” Dauf - Villa thò tay bắn mặt mình một chút, nói,“Ngươi xem ta này phúc bộ dáng, khả năng đi của ngươi lộ tuyến sao? Ta rất rõ ràng, liền tính ta vận khí đầy đủ hảo, cũng chính là đương hài kịch ngôi sao, này cùng ngươi lộ tuyến hoàn toàn bất đồng, giữa chúng ta sẽ không tại Thiên Sứ công ty hữu hạn tài nguyên bên trên hình thành cạnh tranh quan hệ.”

Matthew đứng lên, một lần nữa trên lưng đeo túi, hỏi,“Nói đi, ngươi muốn từ ta nơi này được đến cái gì?”

Từ nào đó phương diện đến nói, Dauf - Villa mà nói xác thật rất có đạo lý, hắn này phó diện mạo cùng gầy yếu thân thể, liền tiên thiên quyết định cùng một chút nhân vật vô duyên.

“Nếu ngươi có thể gặp được thích hợp ta loại này điều kiện nhân vật......” Dauf - Villa nở nụ cười, trong đó không phải không có lấy lòng,“Có thể hỗ trợ đề cử ta một chút, ta liền thỏa mãn .”

Matthew nghiêng phía dưới, lại không có ngay mặt trả lời, ngược lại nói,“Ngươi nhìn chằm chằm kia hai người.”

Dauf - Villa minh bạch Matthew ý tứ, lập tức nói,“Yên tâm, ta nhất định trừng lớn ánh mắt nhìn bọn họ.”

“Hảo, tan tầm .” Matthew mở ra hoá trang gian môn,“Nên về nhà.”

Dauf - Villa đi trước ra hoá trang gian, Matthew theo sau cũng ly khai.

Đến Warner nhà sản xuất cửa, hắn lên chính mình tân mua bảo mã ô tô, mấy ngày này kịch tổ khởi động máy quay chụp, nhà sản xuất cửa vây đổ không thiếu phóng viên, Matthew là bị vây chủ yếu đối tượng chi nhất, Warner nhà sản xuất cũng cho bọn họ những người này một điểm đặc quyền, cho phép đem ô tô lái vào nhà sản xuất bên trong, bất quá muốn dừng ở đại môn phụ cận.

Hắn nghĩ nghĩ chuyện vừa rồi, cấp Helen - Hermann đánh điện thoại, Helen - Hermann vẫn là như vậy, cũng không phải quá để ý, bất quá cũng tỏ vẻ sẽ khiến nhân nhìn bọn họ chằm chằm điểm.

Matthew cũng không nói thêm cái gì, tiến vào nghề này hơn hai năm , có một số việc tự nhiên có thể xem minh bạch, đừng nói là Thiên Sứ trù tính công ty loại này loại nhỏ trù tính công ty, cho dù là c+ cùng uta loại này đứng đầu giải trí trù tính công ty, bên trong tài nguyên cũng là tương đối có nhất định giới hạn , có người lấy nhiều, tự nhiên liền có nhân lấy được thiếu, mà ai không tưởng trở thành đạt được tài nguyên nhiều nhất, lại quang mang lóng lánh nhất kia một?

Hiện tại giai đoạn này, Matthew cũng không tính toán đối Steven Brand cùng Clark - Bernard hai người làm quá nhiều chuyện, tìm một cơ hội cảnh cáo một chút đủ rồi, chung quy hắn đây là này bộ phim nam chính, này bộ phim đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất.

Thành công mà nói, hắn sẽ là thu lợi lớn nhất diễn viên; Thất bại mà nói, hắn cũng sẽ là rơi tối thảm nhân.

Dựa theo hắn suy tính, nếu phim thất bại, Helen - Hermann không có khả năng lại như như bây giờ coi trọng hắn, không cần Steven Brand cùng Clark - Bernard làm cái gì, hắn này khối cái gọi là chặn đường thạch liền sẽ vô thanh vô tức sụp đổ.

Hiện tại [ Vua Bọ Cạp ] đã quay chụp , nếu hắn xử lý Steven Brand cùng Clark - Bernard này hai trọng yếu vai phụ diễn viên, chỉ biết cấp kịch tổ mang đến không cần thiết khúc chiết, nói không chừng liền sẽ tạo thành không tưởng được phản đối ảnh hưởng, không tất yếu mạo loại này phiêu lưu.

Vẫn là để người nhìn chằm chằm hai gã đó hảo.

Về phần Dauf - Villa, trừ phi hắn đầu có vấn đề, mới sẽ tín nhiệm như vậy một người.

Hết thảy vẫn là đợi này bộ phim quay chụp hoàn thành, phát hành sau lại nói, chỉ cần phim thành công, hắn cũng liền có tư bản , khiến Helen - Hermann đem kia hai người đá đi cũng không được việc khó.

Phát động ô tô, Matthew chạy ra Warner nhà sản xuất, không có để ý vây tới được phóng viên, lái xe trực tiếp lên quốc lộ.

Nguyên bản này kịch tổ là hắn hành nghề tới nay, cảm giác thoải mái nhất , hơn nữa làm nam chính, nghĩ đến cũng không có người sẽ không có mắt lại đây tìm phiền toái......

Đáng tiếc, cạnh tranh ở trong giới này không chỗ không ở.

Muốn không bị nhân đạp xuống, kia liền muốn đạp lên người khác hướng lên trên bò.

Mặt sau vài ngày thời gian, kịch tổ quay chụp vẫn ở Warner nhà sản xuất tiến hành, có một tiểu diễn viên mời hắn đi tửu ba uống rượu, nói là kịch tổ rất nhiều diễn viên đều sẽ đi, bị hắn cự tuyệt .

Trừ đó ra, Matthew không có phát hiện không bình thường địa phương, tinh lực vẫn là đặt ở nhân vật mặt trên.

Này bộ phim phía trước, hắn làm nguyên vẹn chuẩn bị, tham diễn mặt khác mấy bộ phim tiến hành một ít huấn luyện, cũng có một bộ phận có thể vận dụng đến [ Vua Bọ Cạp ] quay chụp trong, hắn trạng thái phi thường tốt, đặc biệt là động tác vai diễn, dù cho có chút độ khó cao động tác cảnh tượng, thường thường cũng là lặp lại hai ba lần liền qua.

Matthew rất rõ ràng, này miễn cưỡng cũng có thể xem như một lần hậu tích mà bạc phát.

Loại này hảo trạng thái duy trì liên tục thời gian phi thường dài, cũng khiến quay chụp tiến hành dị thường thuận lợi.

“Matthew, đối phương người nhiều, không cần liều mạng.”

Studio bên trong, một hồi động tác hí chuẩn bị quay chụp, động tác chỉ đạo Tim - Madson đứng ở Matthew trước mặt, làm cuối cùng giải thích,“Tựa như trước ngươi biểu hiện như vậy, vừa phải biểu hiện lực lượng, lại muốn có tốc độ ! ngươi muốn động lên, đầy đủ lợi dụng ngươi linh hoạt bộ pháp cùng xuất sắc linh mẫn tính, tại nhanh chóng vận động trung cho địch nhân lớn nhất sát thương ! hơn nữa đây là một màn ảnh dài, đừng cứng nhắc, căn cứ tình huống linh hoạt thay đổi !”

“Ta minh bạch.”

Trận này động tác hí tại huấn luyện khi tập luyện qua vài lần, Matthew định liệu trước, chính mình kiểm tra một lần trên người trang bị, để tránh cho lại xuất hiện lần đầu tiên quay chụp khi trạng huống, sau đó nói,“Ta không thành vấn đề .”

Tim - Madson rời đi trường quay, đối đạo diễn Chuck - Russell bên kia dựng thẳng lên một căn ngón cái, quay chụp lập tức bắt đầu.

Studio bị bố trí thành huyệt động bộ dáng, âm trầm mà lại lãnh lệ, một đôi binh lính tiến vào trong đó, đuổi giết Matthew đóng vai Mathayus......

Cảnh này trung, Matthew chỉ có mấy cái lộ diện màn ảnh, còn lại thời gian bên trong đều tại nhanh chóng di động, đầy đủ lợi dụng địa hình cùng tốc độ ưu thế, đánh lén xử lý một lại một đối thủ.

Cùng dĩ vãng bất đồng là, đây là màn ảnh dài động tác cảnh tượng, bất quá cùng dĩ vãng giống nhau là, Matthew trạng thái trước sau như một xuất sắc, quay chụp chỉ dùng một lần, đạo diễn Chuck - Russell liền hô thông qua.

Một buổi sáng thời gian bên trong, đều tại quay chụp động tác hí, đến buổi chiều, cùng phía trước kế hoạch cùng loại, kịch tổ lại chuyển vào văn hí quay chụp, hơn nữa chuyển trường đến dựng lều trại trong.

Nữ chính Kelly Hu cũng xuất hiện ở studio trung, tiếp tục cùng Matthew hợp tác quay chụp.

Cảnh này, quay chụp là Matthew đóng vai nam chính cùng nữ chính lăn sàng đan tiết mục, đây là Hollywood thương nghiệp giải trí điện ảnh trung ắt không thể thiếu kiều đoạn, bằng không tìm soái ca mĩ nữ làm nam nữ nhân vật chính làm cái gì?

Bởi phim công chiếu phiên bản muốn tranh thủ pg-13 phân cấp, xuất hiện ở trên màn ảnh lớn màn ảnh khẳng định không thể quá mức hỏa bạo, nhưng kịch tổ quay chụp màn ảnh chừng mực lại phi thường lớn, bởi vì muốn chiếu cố box office ngoài dvd cùng băng ghi hình thị trường.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 161: Mạnh Nhất Nam Nhân

“Tạp !”

Trường quay trung, đầu tiên là vang lên Chuck - Russell kêu đình thanh âm, tiếp hắn lại la lớn,“Phóng tự nhiên ! Matthew, phóng tự nhiên một điểm, hảo sao?”

Matthew từ chỉ có nửa bên lều trại da dê thảm thượng khởi động thân thể, bên cạnh Kelly Hu cũng ngồi dậy, thấp giọng nói,“Ngươi rất cương ngạnh .”

Này đã là lần thứ tư ng , Matthew cũng có chút ngượng ngùng, nói,“Xin lỗi, ta lần đầu tiên chụp loại hình này hí......”

Giống như loại này tiết mục quay chụp lên đến cũng không đơn giản, đạo diễn Chuck - Russell khoát tay, lớn tiếng nói,“Trở lại vị trí cũ, mười lăm phút sau một lần nữa quay chụp !”

Hai danh trang phục sư lại đây, hiệp trợ Matthew cùng Kelly Hu xuyên lên vừa rồi quay chụp khi xả xuống quần áo, này mấy quần áo xả xuống khi rất đơn giản, mặc vào đến tương đương rườm rà, nhất là Kelly Hu trên người hí phục, thoạt nhìn giống như là mấy khối vải rách, phi chuyên nghiệp nhân sĩ cũng rất khó mặc.

Matthew chú ý tới Kelly Hu đang nhìn hắn, vội vàng nói,“Xin lỗi, Kelly.”

Lấy hắn Đông Phương thức tư duy, loại này hí làm sao cũng là nữ diễn viên chịu thiệt, chung quy mỗi ng một lần, cũng liền ý nghĩa hắn muốn xé mất Kelly Hu quần áo một lần......

Lại càng không cần nói trung gian còn có mặt khác thân mật tiếp xúc .

Nhưng Kelly Hu trưởng một bộ Đông Phương thức gương mặt, lại là chính gốc người Mĩ, lại nhập hành hơn mười năm, đối với loại này sự cũng không phải nhiều để ý.

“Ngươi quá khẩn trương .” Nàng hồi cấp Matthew một nụ cười,“Thả lỏng điểm.”

Matthew gật gật đầu, liên tục làm vài lần hít sâu, Kelly Hu một nữ nhân đều không để ý, chính mình khẩn trương cái gì?

Quay chụp kịch liệt nhất tiết mục khi, hắn tối thiểu còn có một điều bó sát người quần đùi, Kelly Hu trừ một điều tiểu không thể lại tiểu quần dưới, trên người liền không có mặt khác vải dệt .

Hơn nữa nàng cũng không có yêu cầu thanh trường quay chụp.

Không nói quay chụp , liền nói hiện tại, Kelly Hu mặc quần dưới, thoải mái đứng ở trường quay trong, mặc cho trang phục sư vì nàng mặc quần áo, tựa hồ một điểm đều không để ý triển lãm chính mình hảo dáng người.

Đương nhiên, Matthew rất rõ ràng, Kelly Hu dáng người xác thật không sai.

Quay chụp rất nhanh bắt đầu, đại khái là tư tưởng thả lỏng quan hệ, một lần này rất thuận lợi, Matthew cùng Kelly Hu một đoạn tràn ngập kích tình khúc nhạc dạo sau, thành công đem Kelly Hu đặt ở thân thể phía dưới.

“ok !” Chuck - Russell cơ bản hài lòng,“Hôm nay liền đến nơi này đi !”

Matthew từ Kelly Hu trên người bò lên, Kelly Hu phủ thêm trợ lý đưa tới thảm, ánh mắt đột nhiên từ Matthew phồng lên tứ giác khố thượng thổi qua.

Nàng chỉ là có chút hảo kỳ, vừa quay chụp khi hai người thân thể từng có tiếp xúc......

Chụp xong này một đoạn, Matthew cũng triệt để nhẹ nhàng thở ra, loại này tiết mục thoạt nhìn hương diễm, tựa hồ mỗi người hướng tới, nhưng thân ở trong đó diễn viên, lại hoàn toàn không phải thoạt nhìn như vậy hồi sự.

Loại này hí lại không có khả năng súng thật đạn thật, căn bản không có cái gì khả hưng phấn kích thích .

Trường quay có máy quay phim màn ảnh đối với, còn có đại quần kịch tổ nhân viên cùng, cùng nhau biểu diễn là vừa biến thành quay phim hợp tác diễn viên, đạo diễn ở một bên đối mỗi lần âu yếm cùng nức nở làm ra bình phán, tùy thời đều sẽ kêu đình, Matthew hiện tại có thể nói tràn đầy thể hội, chụp loại này hí hoàn toàn là nóng bỏng khêu gợi phản diện, là ngốc mà khẩn trương thể nghiệm.

Đương nhiên, người xem thực thích xem, cũng thích đem chính mình đại nhập đến trong đó.

Tỷ như nói nào đó nam người xem, quan khán khi nói không chừng liền sẽ đem chính mình tưởng tượng thành Matthew, cùng Kelly Hu hồ thiên hồ địa.

Thực ra, Stephen - Sommers trong kịch bản, đối với này màn diễn có cụ thể miêu tả, có lẽ bản chức công tác là đạo diễn duyên cớ, hắn viết trong kịch bản, thường thường liền sẽ xuất hiện một ít cùng loại quay chụp chỉ nam linh tinh gì đó.

Bất quá Chuck - Russell cũng sẽ không hoàn toàn làm theo, tỷ như vừa quay chụp hoàn tất trận này kích tình hí, càng nhiều là đến từ hắn hiện trường thiết kế.

Matthew biết, Stephen - Sommers liền tại trường quay bên ngoài bàng quan, nhưng quay chụp không có bởi vậy gián đoạn, chứng minh Stephen - Sommers đối với này không phải quá để ý.

Hắn nghĩ nghĩ, cũng đại khái có thể minh bạch, viết xuống đến kích tình hí cùng diễn đi ra kích tình hí ở giữa là có phân biệt , biên kịch có thể có chi tiết biểu diễn chỉ thị, nhưng đến chân chính chụp kích tình hí cùng ngày sẽ có rất nhiều biến hóa, bởi vì này dạng hí đối với diễn viên đến nói rất vi diệu, cũng quá không tốt chưởng khống.

Bất quá, Matthew quay chụp khi không có hưng phấn, này cùng cùng Britney cùng một chỗ, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

Bởi qua sẽ chủ yếu các diễn viên muốn quay chụp dùng cho tiền kỳ tuyên truyền áp phích, hôm nay quay chụp đến đây kết thúc, Matthew hướng về hoá trang gian đi, Kelly Hu từ phía sau theo đi lên.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, nói lên hôm nay quay chụp cảnh này.

“Ngươi như thế nào có thể làm đến thả lỏng ?” Matthew hoàn toàn là tại lãnh giáo.

Về sau như vậy vai diễn tất nhiên còn sẽ có không thiếu.

“Ta là cái loại này không gì kiêng kỵ nhân, chụp này nọ cũng là như vậy.” Kelly Hu nói được rất nhẹ nhàng,“Ở trước màn ảnh lỏa thể cũng coi như không hơn cái gì đại sự, cho nên đối với ta đến nói chưa bao giờ là vấn đề.”

Nàng bỗng nhiên nở nụ cười,“Vấn đề ở chỗ kịch tổ nhân viên. Loại này hí rất có ý tứ, ta không để ý, tựa như hôm nay, chúng ta hai khống chế phi thường tốt, thế nhưng những người đó không phải như thế. Matthew, ngươi xem đến những người đó nhìn chằm chằm ta ánh mắt sao? Nhìn qua giống lang, trên thực tế đều là chút nội tâm yếu ớt gia hỏa.”

Matthew cười cười không nói gì, Kelly Hu thật là nội tâm rất cường đại diễn viên.

Hai người quẹo vào hoá trang gian ở hành lang, vừa lúc kịch tổ tin tức quan cùng Sean - Daniel nghênh diện đi tới, song phương chào hỏi, Matthew cùng Kelly Hu trước sau vào phần mình hoá trang gian.

Tin tức quan quay đầu mắt nhìn, hỏi,“Matthew cùng Kelly Hu quan hệ giống như không sai?”

“Cảm giác bọn họ rất quen thuộc .” Sean - Daniel tiếp tục đi về phía trước,“Matthew người này, rất sẽ xử lý nhân tế quan hệ.”

“Ta bỗng nhiên nghĩ tới chủ ý.” Tin tức quan đi theo Sean - Daniel bên cạnh,“Chúng ta kịch tổ tại tuyên truyền phương diện, vẫn khuyết thiếu trọng lượng cấp tin tức, nhất là sang năm trọng yếu nhất trước công chiếu tuyên truyền giai đoạn, tạm thời còn chưa tìm đến thích hợp vật liệu.”

Sean - Daniel là lão bài người sản xuất, lập tức minh bạch hắn ý tứ, nói,“Loại sự tình này muốn trưng cầu diễn viên ý kiến. Như vậy đi, ta sẽ thông tri bọn họ hai người đại diện, bàn bạc một chút.”

Tin tức quan đầu tiên là gật đầu, còn nói thêm,“Sean, mau chóng đi.”

“Không chỉ là này mấy.” Sean - Daniel nghĩ đến cùng Matthew bắt tay khi tình hình, nói,“Matthew tay cũng có thể làm một tuyên truyền điểm, đặc biệt là hệ thống mạng tuyên truyền.”

Hắn nghĩ nghĩ, đối tin tức quan nói,“Một hồi ngươi nhớ rõ nói cho nhiếp ảnh sư, chuyên môn cho Matthew thủ chụp mấy tấm đặc tả, sau đó truyền đến [ Vua Bọ Cạp ] trang web chính thức mặt trên.”

Tin tức quan nghi hoặc khó hiểu,“Matthew thủ?”

Sean - Daniel không có nói rõ,“Ngươi xem đến liền minh bạch .”

Trở lại hoá trang gian, Matthew bổ qua trang, thay hoàn toàn mới giáp da cùng vũ khí trang bị, lại về đến trong studio, tại công tác nhân viên dẫn dắt dưới, tiến vào phía trước chuyên môn chuẩn bị tốt màn xanh chụp ảnh phòng, dựa theo nhiếp ảnh sư chỉ huy, bày ra các loại poss, quay chụp tiền kỳ áp phích hình ảnh.

Giống như là hắn, chủ yếu diễn viên áp phích ảnh chụp cơ bản đều là đơn độc quay chụp, sau đó thông qua hậu kỳ kỹ thuật hợp thành.

Matthew hoàn toàn phối hợp nhiếp ảnh sư công tác, nhiếp ảnh sư khiến bày ra cái gì tư thế, hắn liền bày ra cái gì tư thế, đây là kịch tổ nhiếp ảnh sư, cũng biết hắn thích hợp cái dạng gì chụp ảnh phong cách.

Tuy rằng không có nhìn thấy nhiếp ảnh sư quay chụp ảnh chụp, nhưng Matthew từ bày ra các trên tạo hình phỏng đoán, lúc này là một tổ triển lãm cường hãn cùng dương cương hình ảnh.

Bất quá hắn không nghĩ tới là, hơn nửa giờ quay chụp tới gần kết thúc, nhiếp ảnh sư muốn quay chụp hắn hai tay ảnh chụp, kịch tổ tin tức quan còn chuyên môn lại đây giải thích một câu, nói là muốn cầm tay hắn tại trên tuyên truyền làm văn.

Matthew cũng phối hợp khiến nhiếp ảnh sư quay chụp hai tay đặc tả, dù sao là cầm hắn làm tuyên truyền, đối với đề cao cá nhân danh khí chỗ hữu ích, tổng không có khả năng kịch tổ sẽ ở trang web chính thức mặt trên tuyên truyền đây là triệt thần chi thủ đi?

Hắn chụp hoàn đi ra thời điểm, vừa lúc nhìn thấy Dauf - Villa, Clark - Bernard cùng Steven Brand ba người, bọn họ biểu diễn cũng đều là phim trung chủ yếu nhân vật, lại đây cũng là quay chụp áp phích tuyên truyền chiếu .

Matthew riêng nhìn Clark - Bernard cùng Steven Brand liếc nhìn, không biết có phải hay không vào trước là chủ, tổng cảm giác này hai người theo dõi hắn ánh mắt không tốt.

Nhưng hắn không có nhiều đãi, chỉ xem như không có nhìn thấy, rất nhanh trở lại phòng hóa trang, tẩy trang xong đổi về quần áo ly khai Warner nhà sản xuất.

Bởi không tưởng trở về nấu cơm, Matthew lái xe tại Burbank dạo qua một vòng, riêng tìm một nhà trung nhà hàng, nếm qua kiểu dáng Âu Tây hóa trung cơm, lúc này mới trở về nhà.

Về nhà, trước cùng Britney đánh điện thoại, nàng đi Irvine quay chụp một khác thủ ca mv, cũng phi thường bận rộn, sau đó lại cùng Helen - Hermann ở trong điện thoại hàn huyên kịch tổ chuẩn bị tuyên truyền sự tình, đi tắm rửa, đi ra sau nghĩ đến phía trước quay chụp hai tay đặc tả ảnh chụp, cố ý mở ra máy tính, đăng lục [ Vua Bọ Cạp ] trang web chính thức nhìn nhìn.

Này trang web chính thức tại Yahoo giải trí đẳng nhiều trang web bên trên đều có liên tiếp, mà Matthew cá nhân Blog tại trên trang chính thức cũng có liên tiếp.

Gần nhất hắn Blog lượng ghé thăm tăng vọt, cùng [ Vua Bọ Cạp ] quan võng thôi giới có trực tiếp quan hệ.

Quan võng trên trang đầu, Matthew tìm đến vừa tuyên bố mới nhất tin tức, tin tức tiêu đề rất câu nhân nhãn cầu --[ Vua Bọ Cạp ] kịch tổ cường hãn nhất nam nhân !

Hắn điểm khai tin tức trang web, đầu tiên nhìn thấy chính là chính mình nhất trương toàn thân đặc tả, giống như dã thú hung mãnh.

Tiếp, chính là hai trương bàn tay đặc tả, bàn tay dùng cao thanh màn ảnh quay chụp xuống dưới, đặc biệt thô ráp, phủ đầy vết chai.

Hình ảnh phía dưới còn chuyên môn vì này hai tay ghi chú một đoạn văn tự.

“Matthew - Horner trên tay tràn đầy vết chai, đây là hắn tại phòng tập thể thao cùng kịch tổ huấn luyện khi điên cuồng triệt thiết thành quả. Có vài người tại phòng tập thể thao triệt thiết sẽ mang bao tay, thực ra, nam nhân thô ráp điểm lại ngại gì đâu. Sinh qua vết chai hai tay, mới càng thêm dùng bền, sẽ không tiểu khái tiểu bính liền thụ thương. Đây là kịch tổ tối cường nam nhân, ta sở nhận thức Matthew - Horner !”

Nhìn thấy này thiên tin tức, Matthew tâm tình không sai, ngày hôm sau còn có không thiếu báo chí truyền thông tiến hành đăng lại.

Một ngày này buổi sáng quay chụp kết thúc, ăn cơm trưa thời điểm, Matthew - Horner tiếp đến Helen - Hermann đánh tới điện thoại, nói là muốn hắn buổi tối tan tầm chớ đi, kịch tổ muốn cùng nhau thương thảo có liên quan tuyên truyền sự tình.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 162: Áp Phích Có Vấn Đề

Buổi chiều cuối cùng một màn ảnh, quay chụp là Matthew cùng Dauf - Villa một hồi văn hí,ng nhiều vài lần, quay chụp hoàn thành thời điểm liền không sớm, chờ hắn tẩy trang xong, đi đến kịch tổ tin tức quan văn phòng, phát hiện tất cả mọi người đang đợi hắn một.

Trong văn phòng không chỉ là tin tức quan cùng Helen - Hermann, người sản xuất Sean - Daniel cũng tại, hắn quản lý kịch tổ lớn nhỏ sự vụ, nhìn thấy hắn Matthew ngược lại cũng không ngoài ý muốn, có chút ngoài ý muốn là Kelly Hu cùng nàng người đại diện cũng chờ ở trong văn phòng.

Matthew cùng những người này nhất nhất chào hỏi, đi đến Helen - Hermann bên cạnh đan nhân trên sô pha ngồi xuống.

“Hiện tại người đến đông đủ .” Tin tức quan nhìn Sean - Daniel liếc nhìn,“Chúng ta bắt đầu đi.”

Sean - Daniel không nói gì, chỉ là gật gật đầu.

Tin tức quan nói tiếp,“Các vị, hôm nay tìm các ngươi lại đây, là kịch tổ có một tuyên truyền kế hoạch.” Hắn trước nhìn nhìn Matthew, lại nhìn nhìn Kelly Hu,“Cần trưng cầu một chút hai vị ý kiến.”

Nghe hắn nói như vậy, Matthew không khỏi có chút hảo kỳ, kịch tổ chế định tuyên truyền kế hoạch, diễn viên phối hợp liền là, hắn cùng Kelly Hu đều không là đại bài ngôi sao, lúc nào cần trưng cầu bọn họ ý kiến ?

Hắn ngắm Kelly Hu bên kia liếc nhìn, Kelly Hu cùng nàng người đại diện cũng có chút nghi hoặc.

Tin tức quan rất nhanh giải thích nói,“Nếu có thể mà nói, chúng ta muốn mời Matthew cùng Kelly hai vị, tại trước công chiếu tuyên truyền giai đoạn tuôn ra luyến tình. Đương nhiên, hai vị chỉ cần tại công chúng cùng truyền thông trước mặt sắm vai một đôi tình lữ, vi phim chế tạo tin tức điểm là có thể......”

Matthew lập tức minh bạch , đây là muốn làm cho bọn họ giả trang tình lữ, sau đó hấp dẫn nhãn cầu.

Hắn cũng không phản cảm loại này sách lược, điện ảnh tuyên truyền vốn là đa dạng chồng chất, rất nhiều thứ đều là giả , tỷ như nói lần trước tin tức tuyên bố hội, liền cùng Sean - Daniel, Stephen - Sommers cùng Chuck - Russell cùng nhau lời nói dối liên thiên.

Nhưng không phản cảm cũng không ý nghĩa hắn sẽ đồng ý.

“Ta có thể nói một câu sao?”

Thừa dịp tin tức quan tạm thời dừng lại, Matthew chen vào nói nói,“Các vị, có thể nghe dưới của ta ý kiến sao?”

Helen - Hermann đảo mắt xem Matthew, không có ngăn lại ý tứ, nàng biết Matthew muốn nói gì, loại sự tình này vốn là thành lập tại tự nguyện trụ cột bên trên, diễn viên không đồng ý mà nói, kịch tổ cũng sẽ không miễn cưỡng.

Tin tức quan nhìn về phía Matthew bên này,“Mời nói.”

Matthew cũng không đi vòng vèo, nói thẳng,“Xin lỗi, ta không thể làm như vậy, ta có bạn gái, ta cũng không muốn cho nàng sinh ra bất cứ hiểu lầm.”

Britney tự hỏi vấn đề phương thức, có đôi khi hắn đều sờ không được phương pháp, loại sự tình này vẫn là không cần nếm thử hảo.

“Ngươi có bạn gái?” Tin tức quan có chút sửng sốt.

Hắn không phải lần đầu tiên cùng Matthew hợp tác,[ xác ướp trở về ] khi hắn liền tại kịch tổ đảm nhiệm tin tức quan, luôn luôn không có nghe nói qua Matthew có bạn gái.

“Ân, đây là thật.” Matthew mắt nhìn bên cạnh Helen - Hermann,“Chúng ta cùng một chỗ hơn một năm , Helen cũng biết.”

Helen - Hermann gặp Matthew không tưởng đề Britney danh tự, nhàn nhạt nói,“Xác thật là như thế này.”

Tin tức quan quán xuống tay, không lại đi xuống nói, hắn cho rằng song phương đều là độc thân, cho nên mới có ý nghĩ như vậy, hiện tại một phương không đồng ý, lại nói thêm cũng không có dùng.

Kelly Hu bên kia rất nhanh cáo từ rời đi, Matthew lại cùng Sean - Daniel hàn huyên vài câu.

Helen - Hermann thì tại cùng tin tức quan trao đổi, đây là kịch tổ một trọng yếu vị trí, song phương phối hợp hảo mà nói, cũng có lợi cho Matthew cá nhân tuyên truyền.

Theo sau, tin tức quan mang theo Matthew cùng Helen - Hermann đi bên cạnh một gian đại văn phòng, đi lấy ngày hôm qua quay chụp vật liệu, để khiến Matthew thượng truyền đến chính mình cá nhân trên blog, nếu có thể lợi dụng Thiên Sứ trù tính công ty tuyên truyền con đường, kia liền càng tốt .

Tiếp nhận USB thời điểm, Matthew thấy được kịch tổ đang tại thiết kế dùng cho tiền kỳ tuyên truyền áp phích khuôn mẫu, cũng không phải hắn cố ý muốn xem, đây không phải bảo mật hạng mục, đại khái là vì quan sát hiệu quả, áp phích liền treo tại văn phòng đối diện môn vách tường bên trên, tương đương dễ khiến người khác chú ý.

Này rõ ràng là phim áp phích, mà không phải nhân vật cá nhân áp phích, cứ việc áp phích bên trên còn không có tăng thêm tên phim cùng diễn viên danh tự linh tinh văn tự, các chủ yếu diễn viên hình ảnh cũng đã hợp thành hoàn tất .

Matthew riêng nhìn nhiều một cái, hắn này nam chính ở áp phích chính trung ương, bên cạnh kề bên hắn là Kelly Hu, sau đó giống Clark - Bernard, Dauf - Villa cùng Steven Brand đẳng cái khác diễn viên phân biệt tại hai bên.

“Này áp phích có vấn đề.” Helen - Hermann khẽ nhíu mày.

Không cần nàng nói, Matthew cũng phát hiện , chính mình này tuyệt đối nhân vật chính, cứ việc ở áp phích trung ương, lại không đột xuất.

Nhưng hai người cũng không có mở miệng, nơi này không phải thích hợp địa phương, không nói áp phích còn chưa sửa bản thảo, Matthew bản nhân còn tại trường, một khi xuất hiện tranh chấp, đối với hắn cùng kịch tổ quan hệ cũng không lợi.

Hai người không có nhiều đãi, rất nhanh liền ly khai.

Thời gian đã không sớm, Matthew cùng Helen - Hermann rất nhanh rời đi kịch tổ làm công khu, tìm một chiếc tứ luân xe điện, Matthew mở ra hướng nhà sản xuất cửa chạy tới.

“Nếu áp phích cuối cùng bản vẫn là như vậy......” Matthew trực tiếp đối Helen - Hermann nói,“Ta muốn ngươi cùng kịch tổ thương lượng.”

Helen - Hermann không có bất cứ chối từ,“Ta biết.”

Matthew còn nói thêm,“Ta còn có điểm ý tưởng, về mặt khác mấy cái diễn viên .”

“Nói đi.” Helen - Hermann rõ ràng Matthew là dạng người thế nào, đối với này có chuẩn bị tâm lý,“Không cần quá phận.”

“Tuyệt đối không quá phận.” Matthew đảo quanh phương hướng, xe điện tiến vào nối thẳng nhà sản xuất cửa đại đạo,“Không nói khác, cho dù là xem ở ngươi phân thượng, ta cũng sẽ không cùng bọn họ so đo.”

Vì điện ảnh đối với hắn này nam chính ảnh hưởng suy nghĩ, hắn cũng không khả năng làm bừa, phim thất bại , các vai phụ vẫn là vai phụ, hắn này nam chính liền muốn xong đời .

Một phút đồng hồ sau, xe điện dừng ở nhà sản xuất cửa, Helen - Hermann dẫn đầu xuống xe.

Nàng đứng ở bên cạnh xe, đối Matthew nói,“Có thể. Nếu kịch tổ chế định áp phích còn giống hôm nay như vậy, ta sẽ cùng bọn họ thương lượng.”

Matthew diễn viên trên hợp đồng, trong đó liền có một điều, đề cập đến nam chính áp phích cùng ảnh sân khấu linh tinh hạng mục, hắn này một mới có đề nghị quyền.

“Kia hảo.” Matthew nhảy xuống xe điện, đối Helen - Hermann phất phất tay,“Tái kiến, Helen. Buổi tối ngủ ngon giấc.”

Helen - Hermann đối với hắn khoát tay, đi ra nhà sản xuất.

Cùng Matthew này mấy bị phóng viên gây rối nhân bất đồng, nàng cần đem xe dừng ở bên ngoài.

Matthew lái xe về trong nhà, đem hôm nay lấy đến ảnh chụp up lên đến trên blog, này mấy đều là kịch tổ không biết sử dụng một ít ảnh chụp, hôm nay hắn Blog đã có bốn con số chú ý, thậm chí có báo chí đăng lại qua mặt trên hình ảnh cùng bác văn.

Bất quá giống kịch tổ ảnh sân khấu cùng trường quay ảnh chụp linh tinh , hắn không thể tùy tiện loạn phát, thượng truyền phía trước tất yếu được đến tin tức quan cho phép.

Mặt sau trong vài ngày, Matthew cùng phía trước như vậy, tiếp tục toàn tình đầu nhập đến quay chụp trung, có vấn đề khiến Helen - Hermann đi thương lượng liền đủ rồi.

Theo studio trung quay chụp vai diễn kết thúc, Warner nhà sản xuất [ Spartacus ] triển khu cần phối hợp thời gian, kịch tổ rời đi Los Angeles, đi tới bang Nevada hoang mạc bên trong, bắt đầu quay chụp cảnh quay bên ngoài.

Đi đến bang Nevada cảnh đầu tiên, Matthew liền muốn bị kịch tổ chôn sống.

Kịch tổ tại sa địa đào hai hố to, sau đó đem chuyên môn đính chế thùng chôn ở bên trong, Matthew cùng một khác danh diễn viên Dauf - Villa đứng ở thùng trong, mặt trên lại đậy nắp, chỉ lộ ra bọn họ đầu, tại che lên phô hảo hạt cát, chôn sống giả tượng liền chế tạo đi ra .

Đây là tối giản đơn phương thức, bất quá diễn viên muốn thừa nhận nhất định oi bức, còn có càng thêm thoải mái mà quay chụp phương thức, trực tiếp thượng màn xanh quay chụp, song như vậy hao tổn của cải càng nhiều, kịch tổ phương diện rõ ràng muốn tiết kiệm phí tổn.

Dù sao cũng sẽ không phát sinh nguy hiểm, thêm lại có các loại bảo đảm thi thố, Matthew vẫn là dựa theo kịch tổ kế hoạch đến hoàn thành chính mình vai diễn.

Quay chụp rất nhanh bắt đầu.

Chói lọi Thái Dương chiếu vào trên đầu, Matthew trên mặt rất nhanh liền ra mồ hôi, này trên hoang mạc Thái Dương có chút chói mắt, hắn cúi đầu nhìn về phía trước mặt, đối diện là một khô lâu đầu, làm phi thường chân thật, mặt trên ẩn ẩn còn có như là thịt thối thứ bình thường.

“Lợi hại đi !”

Bên cạnh truyền đến thanh âm, Matthew quay đầu xem qua, Dauf - Villa cùng hắn giống nhau, chỉ có một đầu lộ ra mặt đất, cười nói,“Bọn họ dùng khói đem hỏa nghĩ huân ra sào huyệt, đến hưởng dụng chúng ta trên cổ đầu người.”

Matthew trên mặt tương ứng xuất hiện khẩn trương, xem xem Dauf - Villa, lại xem xem chất lên lão Cao hỏa tổ kiến huyệt, bắt đầu giãy dụa lên.

“Ngươi cảm giác buồn cười sao?” Hắn hỏi bên cạnh cười rộ lên cái kia gia hỏa.

Dauf - Villa thoạt nhìn rất thả lỏng,“Có một điểm. Bởi vì ta thoát được, mà ngươi đâu? Chỉ có thể chờ chết......”

Quay chụp tiến hành thực thuận lợi, một buổi sáng thời gian, kịch tổ liền quay chụp xong sở hữu Matthew cùng Dauf - Villa chôn sống đào thoát vai diễn, về phần cũng không tồn tại hỏa nghĩ, muốn tại hậu kỳ chế tác trung dựa vào đặc hiệu đến tăng thêm .

Giữa trưa cơm nước xong, Matthew tại một danh thuần dưỡng sư dẫn dắt dưới, đi đến một thất màu trắng đan phong lạc đà tiền, mặt sau có đại lượng hắn cùng lạc đà vai diễn, cần mau chóng cùng này thất đặc thù huấn luyện qua lạc đà quen thuộc lên.

Này thất lạc đà cũng là kịch tổ số tiền lớn cam kết tới được động vật diễn viên, thù lao so Dauf - Villa còn muốn cao.

Matthew bao nhiêu biết một ít, tại Hollywood quay chụp trung, một ít động vật diễn viên thù lao xa xỉ, đặc biệt là miêu cùng cẩu linh tinh diễn viên, trong đó cao nhất tồn tại, thù lao tuyệt đối có thể so với tiểu minh tinh.

Thẳng thắn giảng, hắn không phải thực thích sủng vật, đem động vật trở thành xem xét phẩm còn có thể, không thích thân mật tiếp xúc, này cũng cùng từng sinh hoạt có quan hệ, khi đó muốn vì cơ bản nhất sinh tồn mà cố gắng, nơi nào có nhàn hạ thoải mái quan tâm mặt khác động tác sinh tử.

May mà này thất lạc đà huấn luyện có tố, tính tình cũng rất dịu ngoan, cũng không mâu thuẫn khiến hắn cưỡi ở mặt trên.

Như vậy cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái, Matthew cũng có thể thuận lợi luyện tập kỵ lạc đà, không phải phi nước đại màn ảnh, cũng không cần sử dụng thế thân.

Matthew bên này ở bên trong đạt Hoa Châu quay chụp cơ bản xem như thuận lợi, lưu lại Los Angeles Helen - Hermann, lại tìm tới kịch tổ, chuẩn bị cùng kịch tổ thương lượng một chút tiền kỳ tuyên truyền áp phích sự tình.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 163: Xảy Ra Chuyện Lớn

Chín tháng dương quang từ ngoài cửa sổ thấu bắn mà vào, dừng ở Helen - Hermann trước mặt, chiếu sáng vắt ngang tại trên cái giá một phần giản đơn áp phích, áp phích như trước không có tăng thêm tên phim cùng diễn viên danh tự đẳng bất cứ văn tự, so với lần trước nàng cùng Matthew nhìn thấy khi, chỉ là đối với diễn viên vị trí tiến hành tinh chỉnh.

“Bert......” Nàng ánh mắt từ áp phích bên trên thu hồi, ngược lại nhìn về phía tin tức quan,“Matthew - Horner là này bộ phim tuyệt đối nhân vật chính, phim tên phim vi [ Vua Bọ Cạp ], hàng đầu đột xuất chính là Mathayus nhân vật này, ta lý giải không sai đi?”

Tin tức quan Bert biết người đại diện đều là chút phi thường khó triền mặt hàng, nữ nhân này phía trước cũng tiếp xúc qua, có thể nói khó chơi trong càng khó triền .

Nhưng hắn ở loại này cơ bản vấn đề bên trên, cũng vô pháp phủ nhận, nói,“Ngươi lý giải không sai.”

Helen - Hermann đứng lên, đi đến áp phích biên, rất có một nam chính người đại diện khí thế, chỉ áp phích nói,“Vì sao áp phích không biểu hiện ra điểm này đâu?”

Không đợi tin tức quan Bert trả lời, nàng còn nói thêm,“Matthew Mathayus xác thật ở áp phích trung tâm, lại không đột xuất ! đầu tiên, hắn avatar cơ hồ cùng Kelly Hu lớn như vậy, ta nhớ rõ không sai mà nói, Stephen - Sommers nói qua, Kelly Hu nhân vật thực ra là nữ phụ, nữ phụ như thế nào có thể có nam chính giống nhau đãi ngộ?”

Tin tức quan Bert có điểm chột dạ, lại không có biểu hiện ra ngoài, áp phích thiết kế thành như vậy, đặc biệt là Kelly Hu cơ hồ cùng nam chính Matthew - Horner trên áp phích cùng cấp, đương nhiên không phải trùng hợp, mà là hắn để người cố ý thiết kế .

Kelly Hu người đại diện cùng hắn chẳng những quen biết, còn có điểm giao tình, hơn nữa hắn cũng biết, Kelly Hu có thể lấy đến Cassandra nhân vật này, đi được là Stephen - Sommers quan hệ.

Helen - Hermann mà nói không có đình, tiếp tục nói,“Kịch tổ cùng Matthew hợp đồng trung có điều khoản, chúng ta này một phương đối với áp phích cùng ảnh sân khấu có đề nghị quyền !” Nàng lại chỉ áp phích,“Trừ Kelly Hu nhân vật ngoài, áp phích bên trên mặt khác nhân vật cũng có vấn đề, bọn họ đều quá lớn, đặc biệt là Dauf - Villa, Clark - Bernard cùng Steven Brand này ba, chặn Matthew - Horner hơn phân nửa đoạn thân thể.”

Bert ngẩn người,“Bọn họ cũng không phải ngươi công ty kì hạ diễn viên sao?”

“Ta là luận sự !” Helen - Hermann một bộ giải quyết việc chung thái độ,“Ta mặc kệ áp phích bên trên diễn viên là ai, ta hôm nay lại đây, chỉ là vi Matthew - Horner tranh thủ một nam chính hẳn là có quyền lợi.”

Tin tức quan Bert nghĩ nghĩ, nói,“Ta sẽ để người đối áp phích tiến hành điều chỉnh.”

Tựa như này nữ người đại diện nói như vậy, này xác thật là một nam chính hẳn là trên áp phích được hưởng đãi ngộ, nguyên bản hắn tưởng bang bằng hữu một phen, hiện tại...... Hay là thôi đi, nếu đối phương phát hiện , không tất yếu lại cho chính mình tìm phiền toái.

“Cám ơn.” Helen - Hermann trước khách khí một câu, tiếp còn nói thêm,“Ta cho rằng có tất yếu đối áp phích tiến hành đại điều chỉnh, Kelly Hu nhân vật thu nhỏ lại một nửa, mặt khác nhân vật trên áp phích giảm bớt đến hiện tại một phần ba, Matthew - Horner nam chính nửa người đặc tả muốn toàn bộ lộ ra đến.”

“Này không có khả năng.” Bert lập tức cự tuyệt, nếu nói như vậy, áp phích bên trên trừ Matthew - Horner, cũng liền miễn cưỡng có thể nhìn thấy Kelly Hu , mặt khác nhân vật còn không bằng trực tiếp bỏ đi,“Của ngươi yêu cầu rất quá đáng.”

Helen - Hermann là có chuẩn bị mà đến,“Không bằng như vậy, đây là tiền kỳ tuyên truyền trung chủ áp phích, đem mặt khác nhân vật đều bỏ đi, chỉ lưu lại Kelly Hu cùng Matthew nam nữ nhân vật chính.”

Tin tức quan Bert rất chăm chú tự hỏi lên, này đề nghị có vẻ không sai, chính mình cũng có thể hướng Kelly Hu người đại diện bán nhân tình.

“Ta có đề nghị.” Helen - Hermann nhìn Bert liếc nhìn, nháy mắt thu liễm lên sở hữu phong mang, như là hắn thủ hạ như vậy, thành khẩn đề nghị nói,“Matthew cùng Kelly Hu hình ảnh tỉ lệ bảo trì không biến, sửa thành một thượng một chút tương đối thiết kế, Matthew ở mặt trên, Kelly Hu ở bên dưới.”

Như vậy cũng có chủ yếu và thứ yếu chi phân, hơn nữa vừa xem hiểu ngay.

“Ta sẽ suy xét.” Bert đương nhiên sẽ không một ngụm ứng đến.

Helen - Hermann từ áp phích tiền đi trở về đến, còn nói thêm,“Ta còn có cuối cùng một điểm đề nghị.”

Bert nghe nhiều như vậy, cũng không để ý lại nghe một điều,“Nói thẳng đi.”

“Matthew - Horner danh tự trên áp phích viết ra từng điều !” Helen - Hermann vẫn là lấy đề kiến nghị giọng điệu nói,“Không cần đem tên của hắn cùng mặt khác diễn viên sắp hàng cùng một chỗ, trên áp phích đơn độc liệt đi ra, tốt nhất tăng thô.”

Như vậy càng dễ dàng hấp dẫn nhân nhìn thấy, tựa như vừa rồi đối áp phích điều chỉnh như vậy, có lợi cho Matthew cá nhân tuyên truyền.

Một tấm áp phích mặt trên, có thể làm văn chương rất nhiều, có đôi khi diễn viên hoặc là đạo diễn đối chỉnh bộ phim tầm quan trọng, cùng với thân phận địa vị, trên áp phích vừa xem hiểu ngay.

Tỷ như Tom - Cruise tham diễn bộ phận điện ảnh, đặc biệt là cùng phi đại bài đạo diễn hợp tác hạng mục, áp phích bên trên hàng đầu đột hiển đều là cùng loại ‘Tom - Cruise tác phẩm’ linh tinh dấu hiệu.

Matthew xa xa không đạt được loại trình độ này, nhưng Helen - Hermann vẫn là muốn đột xuất hắn tại kịch tổ địa vị.

Đây cũng là tất yếu phải tranh thủ , rất nhiều thứ, không tranh thường thường liền không có.

“Hermann tiểu thư.” Bert xòe tay, nói,“Ngươi nói đề nghị, ta đều có thể suy xét.”

“Kia hảo, ta cũng không muốn quấy rầy.”

Helen - Hermann rất rõ ràng, có một số việc muốn có chừng có mực, chung quy Matthew phân lượng còn chưa đủ trọng.

Theo sau, nàng đi ra tin tức quan phòng làm việc, đến hiện tại mới thôi, Matthew - Horner như cũ là nàng cuối cùng hộ khách, công ty tài nguyên đương nhiên muốn hướng hắn nghiêng, mặt khác tiểu diễn viên tạm thời đều là bị thai, hoặc là nói nhị tuyến hộ khách, trừ phi này bộ phim box office thất bại, Matthew - Horner xong đời......

Như vậy, cũng chỉ có thể buông tay Matthew - Horner .

Helen - Hermann đương nhiên không tưởng nhìn thấy loại tình huống này, chung quy tại Matthew - Horner trên người đầu nhập vào nhiều như vậy, bước tiếp theo sẽ có hồi báo , phim thất bại mà nói, cũng liền ý nghĩa quá khứ hơn một năm đầu nhập, tất cả đều trôi theo dòng nước.

Nàng không phải không tưởng trực tiếp ký ước ngôi sao cấp bậc hộ khách, nhưng Thiên Sứ trù tính công ty quá nhỏ, tự thân tư lịch quá nhỏ bé, tuổi quá nhỏ, lại là nữ tính, muốn ký ước ngôi sao hộ khách chướng mắt nàng, nguyện ý cùng công ty ký ước , không phải sự nghiệp nghiêm trọng trượt, chính là gièm pha quấn thân, tương lai ích lợi không gian cực nhỏ, nàng căn bản chướng mắt.

Chỉ cần Matthew - Horner có thể trở thành thương nghiệp cự tinh, đầu nhập này hết thảy, đều có thể được đến dày hồi báo.

Bang Nevada, Hắc Nham sa mạc bên trên, vô số chiếc xe đỗ tại khô héo bên hồ, đối diện cách đó không xa chính là cồn cát, mặt trên đỗ số lượng dùng cho quay chụp đại hình điếu tay xe.

Sa mạc bên trên, Matthew đón liệt nhật, cưỡi ở lạc đà một bướu thượng, chậm rãi hướng về phía trước, trong lòng còn ôm một dáng người cùng Kelly Hu xấp xỉ giả nhân, giả nhân áo khoác hí phục, trên đầu mang tóc giả, không xem ngay mặt mà nói, căn bản không giống như là giả nhân.

Đi về phía trước đại khái hơn ba mươi mét, quay chụp đình chỉ, thuần dưỡng sư lập tức lại đây dắt lạc đà một bướu, Matthew trước đem giả nhân giao cho đạo cụ sư, tiếp từ trên lạc đà mặt xuống dưới, tiếp nhận Milla - vương truyền đạt chén nước, trước súc miệng phun đi bị phong đổ vào trong miệng hạt cát, lại uống một ngụm.

Tuy rằng đến chín tháng trung tuần, nơi này nhiệt độ không khí không tính rất cao, nhưng sa mạc địa khu vô che vô chắn, thiên không vạn dặm không mây, nhật chiếu tương đương cường liệt, mỗi qua một hồi liền muốn bổ sung thủy phân.

May mà kịch tổ hậu cần bảo đảm phi thường đúng chỗ, Matthew cũng không cảm giác phi thường khó ngao.

Nơi này điều kiện so với lúc trước tại Morocco sa mạc trong quay chụp Black Hawk Down khi, tốt hơn nhiều.

Hơn nữa kịch tổ trú địa cự ly Hắc Nham sa mạc gián đoạn suối phun rất gần, tại quay chụp rất nhiều, cũng có thể đi thưởng thức hạ phong cảnh, Matthew liền cùng Kelly Hu đẳng trong kịch tổ vài người khác cùng nhau kết bạn đi ra ngoài du ngoạn qua, cảnh sắc xác thật không sai.

Hắc Nham sa mạc có hoa mỹ gián đoạn suối phun, làm nham giường cùng ở trong sa mạc có vẻ đặc biệt đột ngột núi cao.

Mặt khác, còn có toàn mĩ nổi tiếng hỏa nhân tiết, hỏa nhân tiết là một niên độ ngày hội, tố lấy thoát ly hiện thực đặc chất trứ danh hậu thế, đáng tiếc bọn họ đến thời gian không đúng, vừa qua hỏa nhân tiết tổ chức ngày.

Nơi này quay chụp kết thúc, Matthew cùng kịch tổ mặt khác thành viên cùng nhau, đi bộ về đến kịch tổ trú địa, chuẩn bị một lần nữa bổ trang sau, đi bên cạnh vách đá khu quay chụp mặt khác màn ảnh.

Bổ hoàn trang, hắn ra kéo xe, Milla - vương cầm hắn di động đi tới, nói,“Hermann tiểu thư điện thoại.”

Matthew tiếp nhận di động, cùng Helen - Hermann hàn huyên vài câu, cơ bản biết nàng bên kia tiến triển, rất nhanh lại cúp điện thoại.

Loại sự tình này, khẳng định muốn khiến người đại diện đi làm, diễn viên chính mình đi mà nói, nói không chừng liền sẽ cùng kịch tổ nháo cương.

Theo sau, Matthew đi đến kéo xe vây thành trên một bãi đất trống, đạo diễn Chuck - Russell đang tại tập hợp quay chụp đội ngũ, một danh trợ lý người sản xuất chạy tới, thông tri muốn tạm thời sửa đổi quay chụp kế hoạch.

Vách đá bên kia đến một đám du khách, kịch tổ cùng bọn họ phối hợp thương nghị, nhưng những người này không đồng ý rời đi, đạo diễn Chuck - Russell cũng không có biện pháp.

Matthew cũng có chút bất đắc dĩ, lão mĩ bên này chủ nghĩa tự do tràn lan, kịch tổ lại là thương nghiệp tổ chức, căn bản không quyền lực yêu cầu du khách làm như thế nào, trừ chờ bọn hắn rời đi, cũng không có cái gì đặc biệt hảo biện pháp.

Quá khứ cường hành quay chụp mà nói, một khi có người xông vào màn ảnh càng phiền toái,[ Vua Bọ Cạp ] là cổ Ai Cập bối cảnh phim, đột nhiên bính ra một hiện đại người đến, màn ảnh khẳng định muốn trở thành phế thải.

Liền tính là kịch hiện đại, cũng không thể tùy tiện sử dụng người khác chân dung, cho dù là vô ý thức đem người qua đường chụp vào màn ảnh bên trong, cũng muốn trước tiên chào hỏi, cùng đối phương ký kết cùng loại lượng giải hiệp nghị linh tinh gì đó, bằng không đẳng phim phát hành, thực sự có tương quan màn ảnh, người qua đường muốn tìm sự mà nói, kịch tổ sẽ thực phiền toái.

Bên này loạn thất bát tao pháp luật pháp quy rất nhiều, không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu.

Cho nên, có một cá nhân luật sư, là phi thường có tất yếu , kịch tổ cũng có chuyên môn pháp luật cố vấn.

Quay chụp kế hoạch tạm thời bỏ dở, liền tại Chuck - Russell lật xem kế hoạch, chuẩn bị tiến hành điều chỉnh thời điểm, một danh trợ lý đạo diễn đột nhiên từ trong xe kéo chạy đi ra.

“Thượng Đế a ! Thượng Đế a......” Hắn vừa chạy vừa phát ra khoa trương tiếng hô, như là giống như điên rồi,“Xảy ra chuyện ! ra đại sự !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 164: Đều Là Người Xấu

Tất cả mọi người nhìn về phía tên kia trợ lý đạo diễn, không rõ ra chuyện gì, liền tính là bởi vì du khách không chịu hợp tác duyên cớ, kịch tổ muốn lâm thời sửa đổi quay chụp kế hoạch, cũng không cần như vậy đi?

Vị kia trợ lý đạo diễn kinh hoảng thất thố, đầy mặt đều là khó có thể tin tưởng, phảng phất thấy được lần thứ ba đại chiến thế giới bùng nổ như vậy.

“Fernandez !” Chuck - Russell phi thường bất mãn, lớn tiếng nói,“Cho ta lãnh tĩnh một điểm !”

“Xảy ra chuyện ! xảy ra chuyện a......” Fernandez căn bản không có tỉnh táo lại ý tứ, vẫn là vừa rồi kia phó bộ dáng,“Ta ca ca......... Ta ca ca a......”

Hắn nói năng lộn xộn, Matthew hoàn toàn không hiểu làm sao.

“Ca ca ngươi làm sao?” Một danh cùng hắn quen biết công tác nhân viên hỏi,“Ngày hôm qua ngươi còn theo ta nói, hắn đi WTO cao ốc một nhà đại công ty đi làm sao?”

Nghe được đến WTO cao ốc từ này, Matthew im lặng cả kinh, hỏi bên cạnh Milla - vương,“Hôm nay mấy hào?”

Milla - Vương Lập là sẽ quay về đáp,“9 nguyệt 11 hào a.”

9 nguyệt 11 hào !9 nguyệt 11 hào a...... Lại thêm vừa WTO cao ốc, Matthew nháy mắt nghĩ đến, từng cải biến toàn bộ thế giới Kinh Thiên đại án phát sinh.

Quả nhiên, tên kia trợ lý đạo diễn kêu khóc quát,“Ta vừa nghe được tin tức, WTO cao ốc tao ngộ đến tập kích, Song Tử tháp nam tháp đã sụp đổ , ta ca ca liền tại nam tháp 78 tầng đi làm......”

“Làm sao có khả năng?”

“Không thể nào?”

“Loại sự tình này cũng không thể lấy đến vui đùa.”

Kịch tổ trung đại bộ phận người đều không tin, hoặc là nói không thể tin được, chung quy quá khứ một trăm năm, USA bản thổ cũng không có gặp được qua nghiêm trọng tập kích.

Matthew tin tưởng là thật , lại không có nói ra, hắn một câu cũng không nói, lúc này bảo trì trầm mặc là sáng suốt nhất lựa chọn.

Rất nhanh, liền có nhân lấy di động ra gọi cho lên, xác nhận trợ lý đạo diễn nói là sự thật.

“Thượng Đế a......”

“Tại sao có thể như vậy?”

“Chẳng lẽ đại chiến thế giới muốn bạo phát?”

Kịch tổ nội theo sau loạn cả lên, đại bộ phận người đều lấy di động ra gọi điện thoại, đặc biệt là có thân hữu tại New York nhân.

Matthew cũng đánh hai điện thoại, một điện thoại đánh cho Britney, đây là hắn bạn gái; Một cái khác điện thoại đánh cho Helen - Hermann, trọng yếu thương nghiệp hợp tác đồng bọn, để xác nhận các nàng an toàn không việc gì.

Britney đang tại quận Cam Irvine địa khu quay chụp mv, Helen - Hermann mới từ Warner nhà sản xuất trở lại Thiên Sứ trù tính công ty, đều cự ly New York sự phát địa điểm phi thường xa xôi.

Tiếp, hắn lại cấp James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder phát tin nhắn, này hai tên rất nhanh hồi phục , hiển nhiên cũng không tại New York.

Sau đó, Matthew thu hồi điện thoại di động, cùng kịch tổ nội không có thân hữu tại thế mậu Song Tử tháp nhân như vậy, đảm đương vô số bình thường phổ thông người đứng xem trung một thành viên.

Về phần mượn dùng lần này sự kiện vớt điểm ưu việt, hay là thôi đi, vừa đến hắn không biết nên như thế nào vớt, thứ hai cũng có thể ý thức được loại này sự kiện không phải tiểu nhân vật có thể dính líu .

Kịch tổ hôm nay không có khả năng lại quay chụp , tuy rằng không mấy người thân hữu giống tên kia trợ lý đạo diễn ca ca như vậy vừa lúc ở Trung tâm Thương mại Thế giới công tác, nhưng chuyện này đối đại bộ phận nhân, đặc biệt là người Mĩ trùng kích, như cũ là cự đại .

Không nói mỗi người kinh hoảng, muốn an tâm công tác, lại cũng không có khả năng .

Đạo diễn Chuck - Russell dứt khoát tuyên bố hôm nay nghỉ ngơi, trên công tác sự ngày mai lại nói.

Matthew cũng có thể nhìn ra đến, kịch tổ đại bộ phận nhân tâm tư đều bay đi New York Manhattan, đã không ở công tác bên trên .

Phản hồi hoá trang kéo xe, tẩy trang xong đi ra, hắn nhìn thấy rất nhiều người đều tại gọi điện thoại, ngay cả thân là người Anh Milla - vương cũng không ngoại lệ, tựa hồ không xác nhận hạ gia nhân hành tung, liền không yên tâm như vậy.

“Ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh loại sự tình này.” Kelly Hu lúc này đi tới, nàng hoá trang kéo xe cùng Matthew liền nhau,“May mắn gia nhân của ta đều tại Hawaii.”

Nàng lại hỏi Matthew,“Ngươi đều đánh qua điện thoại , không có tại New York đi?”

“Gia nhân?” Matthew lắc lắc đầu,“Ta sớm liền không có gia nhân . Ta cấp bằng hữu đánh điện thoại, bọn họ không ở New York.”

“Chúng ta đều rất may mắn a.” Kelly Hu lúc này còn nói thêm.

Matthew đồng ý điểm này,“Không ở New York người đều là may mắn .”

Không ở New York, không ở Manhattan, lúc này chính là một loại may mắn.

Dù cho rời xa thế mậu Song Tử tháp, đương tận mắt nhìn đến này hai đống trên đời nổi tiếng kiến trúc sụp đổ sau, sẽ lưu lại cái dạng gì bóng ma cùng ác mộng?

Hai người lại hàn huyên một hồi, Matthew rời đi nơi này, tại kịch tổ kéo xe gian tản bộ, đồng thời tự hỏi về 911 vấn đề.

Hắn nhớ rõ ràng nhất , chính là 911 sau không lâu, Washington đương cục cùng Tiểu Bush xác định Bin Laden là kẻ chủ sử phía sau màn, sau đó phát động một hồi ảnh hưởng đến toàn thế giới chống khủng bố chiến tranh, toàn bộ thế giới thế cục vì này biến đổi.

Nhưng cụ thể biến hóa là cái gì? Hắn thật đúng là nói không nên lời, dù sao lúc ấy trên smartphone nhìn thấy tin tức là thế giới thế cục vì này thay đổi......

Một vì cơ bản sinh kế bôn ba nhân, cũng không như thế nào quan tâm phương diện này sự tình, đối với tiểu nhân vật đến nói, thế giới đại đồng, cũng không có lấp đầy bụng trọng yếu.

Đối Hollywood đâu? Hắn nhìn nhìn trên trời Thái Dương, cố gắng hồi ức từng xem qua giải trí bát quái, dần dần nhớ tới một điểm tương quan sự tình, giống như chính là 911 sự kiện sau, hắc nhân diễn viên tại Hollywood trở nên đặc biệt phát triển, tựa hồ còn ra thứ nhất hắc nhân Oscar ảnh hậu vẫn là ảnh đế linh tinh , về sau sử dụng hắc nhân diễn viên dần dần trở thành Hollywood thức chính trị chính xác, một bộ đại chế tác bên trong không có chủ yếu vẫn là ngay mặt hắc nhân nhân vật, liền nhất định có hiềm nghi kì thị chủng tộc......

Về sau Hollywood cạnh tranh sẽ càng kịch liệt, e rất nhiều chủ lưu thương nghiệp phim không lại để ý khiến hắc nhân đảm đương nhân vật chính, nói không chừng ngày nào đó một bộ hắc nhân gia lgbt điện ảnh có thể thoải mái lấy đến Oscar tốt nhất phim đâu.

Matthew lắc lắc đầu, không lại suy nghĩ này mấy, mặc kệ người da trắng vẫn là hắc nhân, ngăn trở hắn lộ nhân, đều là người xấu !

Tiếp, hắn lại nghĩ tới 911 sự kiện đối với từng sinh hoạt địa phương ảnh hưởng.

911 sự kiện thật sự là rất có danh , thế cho nên lúc ấy rất nhiều người đều cho rằng, Mĩ quốc cảnh sát là 911 sau, cố ý tuyển con số này xem như báo nguy điện thoại, mà sự thật vừa vặn tương phản,911 là Mĩ quốc cảnh sát rất lâu phía trước liền bắt đầu thông dụng báo nguy điện thoại.

Dựa theo Matthew phỏng đoán, Laden đại thúc cùng hắn thế giới cuối cùng xã hội đen tổ chức, khả năng là cố ý tuyển một ngày này phát động tập kích.

Theo sau, Matthew trở về chính mình kéo xe, trong xe có vệ tinh TV, thấy được về 911 sự kiện càng nhiều tin tức.

Mặc kệ nói như thế nào, New York Manhattan nhìn qua thật sự rất thê thảm.

911 sự kiện đối Mĩ quốc toàn bộ xã hội đều sinh ra sâu xa ảnh hưởng, Matthew cùng kịch tổ ở tại hoang mạc bãi thượng, tuy rằng cảm thụ không đến, nhưng có thể nhìn thấy nó đối kịch tổ ảnh hưởng, ngày hôm sau kịch tổ khởi công sau, còn có bộ phận nhân tâm thần không chừng, công tác trung tần tần phạm sai lầm, Chuck - Russell cùng vừa chạy tới Sean - Daniel không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục cấp kịch tổ nghỉ, hơn nữa dứt khoát cấp kịch tổ thả một tuần nghỉ dài hạn.

Matthew không có hồi Los Angeles, trực tiếp đi Irvine địa khu cùng Britney thấy một mặt, hơn nữa tại cùng gia khách sạn đặt phòng, trụ ước chừng sáu ngày, tại ngày nghỉ chấm dứt trước một ngày, mới quay trở về bang Nevada Hắc Nham sa mạc địa khu tiếp tục chính mình vai diễn.

Này sáu ngày bên trong, hắn chú ý đại lượng thời sự tin tức, hiện tại thời sự tin tức cơ hồ hoàn toàn bị cùng 911 sự kiện có liên quan tin tức chiếm cứ, còn tại trên blog đổi mới tương quan thương tiếc bác văn.

Cùng lúc đó, cũng chú ý điện ảnh nghề,911 sự kiện phát sinh, trực tiếp thương nặng điện ảnh chiếu phim sản nghiệp.

Toàn bộ Bắc Mĩ box office sản xuất, tại đây sáu ngày nội cơ hồ đạt tới mười mấy năm qua thấp nhất trị, đặc biệt là kia vài đề tài trầm trọng phim, không một không bị người xem vứt bỏ, tựa hồ 911 sự kiện đã khiến Bắc Mĩ người xem tâm lý thừa nhận năng lực trở nên vô cùng yếu ớt.

Matthew không khỏi nghĩ tới chính mình tham dự kia bộ Black Hawk Down, này bộ phim còn tại tiến hành hậu kỳ chế tác, dự tính cuối năm phía trước phát hành.

Hắn theo bản năng cảm giác, Black Hawk Down box office khả năng sẽ có vấn đề, chung quy đây là một bộ rất tàn khốc chiến tranh điện ảnh, trong đó tồn tại đại lượng Mĩ quốc quân nhân bị giết màn ảnh, tại 911 sự kiện sau, chủ lưu khán giả có thể ở trên tâm lý nhận như vậy một bộ phim sao?

Matthew cảm giác tiền cảnh không phải rất diệu, theo sau khả năng còn có chống khủng bố chiến tranh, toàn bộ xã hội tầm mắt cùng lực chú ý đều sẽ không rời đi 911 sự kiện, Black Hawk Down nói không chừng sẽ tao ngộ box office Waterloo.

Nhưng loại sự tình này cũng không tại hắn khống chế bên trong, toàn bộ xã hội đại thế như thế, e điện ảnh công ty trừ kéo dài phát hành, cũng không thể làm gì.

Trở lại Hắc Nham sa mạc, kịch tổ cuối cùng là từ cái loại này kỳ lạ hỗn loạn bi thương, bất an cùng tinh lực không thể tập trung trạng thái bên trong thoát khỏi đi ra, cứ việc ngẫu nhiên còn sẽ phạm sai lầm, quay chụp công tác lại có thể tiến hành.

Hơn nữa Matthew trạng thái như cũ rất tốt, văn hí phương diện ng số lần tương đối nhiều, nhưng động tác hí quay chụp phi thường thuận lợi, thường thường tại văn hí thượng lãng phí thời gian, thông qua động tác hí tất cả đều bù trở về, kịch tổ cũng vẫn ấn kế hoạch đẩy vào.

Có đôi khi, Matthew cũng tại tưởng, có hay không cái loại này từ đầu đánh tới đuôi, vừa không cần nói bao nhiêu lời kịch, lại từ đầu tới cuối một bộ biểu tình điện ảnh?

Có vẻ chính mình rất thích hợp quay chụp loại hình này điện ảnh.

Đáng tiếc động tác hí nhiều, phim bao giờ cũng là bị truyền thông cùng bình luận giới cho rằng là ngốc nghếch điện ảnh.

Nửa tháng sau, kịch tổ kết thúc tại sa mạc địa khu cảnh quay bên ngoài, phản hồi Los Angeles, tại Warner nhà sản xuất nội tiếp tục quay chụp.

Kịch tổ cũng đẩy ra tiền kỳ tuyên truyền áp phích, chủ đánh áp phích bên trên, đi trừ mặt khác nhân vật, hoàn toàn lấy Matthew này nam chính làm chủ, sau đó xứng lấy Kelly Hu này phiến lá xanh làm điểm xuyết.

Nguyên bản, áp phích tại chín tháng trung liền muốn đẩy ra , bởi vì 911 sự kiện vẫn áp đến hiện tại.

“Chúng ta đâu? Áp phích bên trên ban sơ không phải có chúng ta sao?”

Một gian ba người dùng chung hoá trang gian bên trong, Clark - Bernard đứng ở nơi đó, trên mặt phảng phất có ngập trời lửa giận,“Vì sao hiện tại không có chúng ta ? Vì cái gì muốn xóa đi chúng ta?”

Dauf - Villa xòe tay, lại lắc lắc đầu,“Ta không biết.”

“Ta biết !”

Một mực yên lặng không lên tiếng Steven Brand đột nhiên âm trắc trắc nói,“Ta tìm người hỏi qua , là Matthew - Horner thông qua Helen - Hermann hướng kịch tổ gia tăng áp lực, đem chúng ta từ áp phích bên trên toàn bộ cắt bỏ !”

Clark - Bernard trừng lớn ánh mắt,“Hắn đây là bully !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 165: Thuận Thế Phản Kích

Hoá trang gian bên trong, nói luôn luôn không nhiều Steve - Brendan nhanh chóng nói quyết định của chính mình, Dauf - Villa vểnh tai nghe hắn mỗi một câu, Clark - Bernard một bộ hoàn toàn duy trì thái độ.

“Hảo !” Clark - Bernard ồm ồm nói,“Liền làm như vậy ! hung hăng thu thập hắn ! nếu không phải ta cùng hắn động tác hí chụp xong, ta nhất định đem hắn đánh thành đầu heo !”

“Vẫn là cẩn thận điểm đi.” Dauf - Villa nhắc nhở nói,“Ngươi không gặp kịch tổ tuyên truyền sao, hắn giống như nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện.”

“Cẩn thận?” Steve - Brendan hừ một tiếng,“Kịch tổ tuyên truyền gì đó ngươi cũng tin tưởng?”

Dauf - Villa há miệng thở dốc, không có lại nói.

Hoá trang gian khôi phục im lặng, thẳng đến một danh công tác nhân viên gõ vang cửa phòng, ba người cầm lấy phần mình trang bị, rời đi hoá trang gian, chuẩn bị đi studio.

Ra hoá trang gian, Dauf - Villa nói,“Các ngươi đi trước, ta đi một chuyến WC.”

Steve - Brendan cùng Clark - Bernard không nói thêm gì, trực tiếp đi studio.

Từ tiến vào kịch tổ tham dự phần mình nhân vật thử vai bắt đầu, ba người bọn họ liền xen lẫn cùng nhau, cùng nhau uống rượu, cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau oán giận trù tính công ty bất công, cùng nhau phun Matthew - Horner không kỹ xảo biểu diễn.

Steve - Brendan cùng Clark - Bernard căn bản là không nghĩ nhiều.

Dauf - Villa phản hồi hoá trang gian, đợi một hồi, đi ra nhìn nhìn, hành lang bên trong không có một bóng người, vội vàng hướng về kia hai người tương phản phương hướng đi, độc lập hoá trang gian tại càng thêm dựa vào trong vị trí, dưới tình huống bình thường, nam chính đều phải so với bọn họ này mấy vai phụ tiến studio càng muộn.

“Matthew - Horner hẳn là còn tại hoá trang gian đi?” Hắn ôm ý nghĩ như vậy, quẹo vào hướng ngang hành lang.

Dauf - Villa tưởng thực thấu triệt, cùng kia hai người đối phó Matthew - Horner, liền tính là vạn nhất thành công , lấy được ích cũng sẽ không là hắn, mà là Steve - Brendan, ngay cả to con Clark - Bernard cũng muốn xếp hạng tại hắn phía trước, hắn có thể lấy đến cái gì ưu việt? Bất quá vẫn là hiện tại cái dạng này mà thôi.

Đứng ở bên kia đâu? Này bộ phim chỉ cần không thất bại, Matthew - Horner khẳng định sẽ có một chút danh khí, dù sao hắn hưởng thụ tài nguyên cùng chính mình cơ bản không xung đột, ngược lại có thể theo ở phía sau vớt điểm ưu việt.

Hắn gõ vang Matthew chuyên dụng hoá trang gian môn, bên trong truyền đến quen thuộc thanh âm,“Mời vào.”

Dauf - Villa đẩy cửa đi vào.

Năm đó quay chụp qua [ Spartacus ] studio bên trong, Chuck - Russell cùng bố cảnh sư đang tại làm cuối cùng kiểm tra, kịch tổ mượn [ Spartacus ] dựng thực cảnh, tiến hành thích hợp bố cảnh điều chỉnh, biến thành nam chính Mathayus cùng đại nhân vật phản diện Memnon cuối cùng quyết chiến nơi sân.

Động tác chỉ đạo Tim - Madson đi tới, mang theo chính mình hai trợ lý, kiểm tra quay chụp động tác hí nơi sân.

“Tim !” Chuck - Russell hô,“Chuẩn bị thế nào ?”

“Không thành vấn đề !” Tim - Madson đi qua,“Nơi sân đang tại tiến hành cuối cùng một lần bài tra, quay chụp phía trước huấn luyện trung, Matthew cùng Steven Brand cũng diễn luyện qua cảnh này.”

Chuck - Russell gật gật đầu,“Matthew hẳn là không thành vấn đề, cái kia Steven Brand chuẩn bị thế nào?”

Tim - Madson hồi đáp,“Steven Brand mấy ngày này vẫn huấn luyện, huấn luyện tình huống cũng không tệ lắm.”

Quay chụp tiến hành đến hiện tại, đã đến vĩ đoạn, kịch tổ phối hợp ăn ý, rất nhanh chuẩn bị không sai biệt lắm .

Bên kia, Matthew cũng tiến vào này studio, tại diễn viên nghỉ ngơi khu đợi vài phút, cùng Kelly Hu cùng với Steven Brand cùng nhau, tiến vào quay chụp nơi sân, nghe đạo diễn cùng động tác chỉ đạo nói hí.

Nơi này là một đài, mặt trên đặt rất nhiều cứng rắn bong bóng chế thành bàn, rõ ràng là tổ chức yến hội địa phương, đài phía dưới trải dày cái đệm, để ngừa diễn viên từ phía trên trượt chân rơi xuống.

Tuy rằng đài bất quá hơn một mét cao, nhưng kịch tổ vẫn là hết thảy khả năng ngăn chặn ngoài ý muốn phát sinh.

Matthew đứng ở trên đài, nhìn cách Kelly Hu Steven Brand liếc nhìn, gã này là cái loại này nói không nhiều nhân, thường thường người như thế cắn một ngụm mới thật đau.

Bất quá, Dauf - Villa đã nói gã này muốn làm cái gì, hắn đương nhiên sẽ không khiến hắn đạt được.

Dù cho không có Dauf - Villa, Steven Brand đạt được khả năng cũng không lớn, Matthew thực ra rất phòng bị hắn cùng Clark - Bernard.

“Kelly !”

Tới gần quay chụp, Tim - Madson cuối cùng dặn dò nói,“Ngươi đứng ở ta vị trí này, xuất khẩu bên kia sẽ có binh lính tiến vào, nhiệm vụ của ngươi là giải quyết này binh lính !”

Kết cục trận này động tác hí, kịch tổ tính toán sử dụng màn ảnh dài quay chụp, bởi vậy Tim - Madson riêng lại đây nhiều lời vài câu, hắn lại đối Matthew cùng Steven Brand nói,“Các ngươi hai quyết đấu, tận lực dựa theo huấn luyện khi làm, nhưng đừng cứng nhắc, đây là một vài phút màn ảnh dài, các ngươi động tác trung gian khả năng sẽ nhận đến các loại nhân tố ảnh hưởng, muốn linh hoạt đa biến.”

Matthew gật đầu,“Minh bạch.”

Giống mười mấy hai mươi giây màn ảnh, hoàn toàn có thể dựa theo trước đó thiết kế lộ số đến, nhưng màn ảnh chiều dài quá dài mà nói, cũng cần diễn viên lâm trường phát huy.

Tỷ như sớm nhất tại studio quay chụp cảnh đầu tiên chính là màn ảnh dài, trên cơ bản Matthew là tại dựa theo tập luyện thiết kế lộ số đến, lại cũng có lâm trường biến hóa.

Steven Brand cũng nói,“Ta biết.”

Hắn tại đây bộ phim bên trong còn chưa quay chụp qua động tác màn ảnh dài, lại xem Matthew chụp qua, biết không khả năng 100% dựa theo thiết lập lộ số đến, cho nên mới tuyển định lúc này động thủ, hơn nữa phát hí khi ngoài ý muốn thụ thương không phải rất bình thường sao?

Phía trước quay chụp Memnon luyện kiếm vai diễn khi, hắn liền bị một khác danh diễn viên dùng mộc kiếm chém trung cánh tay, đau phân nửa ngày.

Hắn cúi đầu mắt nhìn trong tay đạo cụ kiếm, tuy rằng là nhựa cây chế thành, nhưng đập vào trên người tuyệt đối không dễ chịu, Matthew - Horner nếu tương lai một đoạn thời gian rất dài không thể tiếp hí, Thiên Sứ trù tính công ty trong tay lại có cùng loại Band of Brothers, Black Hawk Down cùng [ xác ướp ] hệ liệt, cùng với này bộ phim nhân vật chính cơ hội như vậy, Helen - Hermann còn có thể tại công ty nhất chúng diễn viên bên trong, tìm đến so với chính mình càng thêm thích hợp nhân tuyển sao?

Đây là sáng tạo kỳ tích Hollywood, chỉ cần có thể bắt đến một cơ hội, hắn liền có thể nhất phi trùng thiên !

Matthew một bàn tay niệp động trên bì giáp mặt tuyến đầu, một tay còn lại nắm tại đạo cụ kiếm chuôi kiếm bên trên, không lại nhìn Steven Brand liếc nhìn.

Tới được trên đường, hắn liền tưởng hảo ứng đối sách lược.

Kelly Hu đứng ở Matthew cùng Steven Brand ở giữa, có lẽ là nữ nhân trực giác cho phép, tổng cảm giác hai bên trái phải nam diễn viên không quá đối đầu, lui về phía sau hai bước, dù sao về nàng vai diễn cũng giải thích xong.

Matthew này nhân cho nàng ấn tượng rất không sai, theo bản năng nàng tưởng đứng ở Matthew một bên, nhưng cũng biết loại này cơ hồ từng cái kịch tổ đều tồn tại tranh đấu gay gắt, nếu không có liên lụy đến trên người, vẫn là không tham dự cho thỏa đáng.

“Cảnh này, nhất định phải tuân theo một nguyên tắc !” Tim - Madson cuối cùng nói,“Matthew, ngươi bắt đầu khi muốn bại lui ! Steven, ngươi thề muốn giết chết hắn, muốn phát ngoan đuổi giết !”

Hắn nhìn hai nam diễn viên,“Sau đó, Matthew ngươi bị đả đảo, Steven không buông tha ngươi, thời khắc mấu chốt ngươi chuyển bại thành thắng.”

Matthew không nói gì, chỉ là gật đầu, bên kia Steven Brand cũng tại gật đầu.

“Hảo !” Tim - Madson chuẩn bị rời đi trường quay,“Hiện tại khiến chúng ta trước chụp một điều xem xem hiệu quả.”

Hắn rút khỏi trường quay, Matthew rút ra kiếm, đi đến chính mình vị trí, Steven Brand tắc y theo trạm vị đứng đến hắn đối diện.

Matthew, Kelly Hu, Steven Brand chuẩn bị sẵn sàng, có trợ lý đạo diễn thanh âm truyền tới,“[ Vua Bọ Cạp ], một trăm mười ba trường, thứ hai mươi mốt mạc, hiện tại bắt đầu !”

Từ đứng ở chỗ này, Matthew liền đánh hoàn toàn tinh thần, hô bắt đầu thanh âm vừa qua khỏi, đối diện Steven Brand đạo cụ kiếm liền chém lại đây.

Một kiếm này tốc độ cực nhanh, còn mang theo hô hô tiếng gió.

Matthew lắc mình né tránh, tiếp hướng đài khu vực biên giới vừa đánh vừa lui, Steven Brand một đường đuổi giết, mỗi một kiếm đều treo tiếng gió, trên mặt tất cả đều là ngoan độc, phảng phất hoàn toàn đắm chìm ở Memnon nhân vật này trong, không đem Matthew đóng vai Mathayus giết chết, liền thề không bỏ qua.

Hai người trường kiếm mấy lần va chạm, Matthew có thể cảm giác được, Steven Brand dùng lực lượng phi thường lớn, cùng tập luyện khi hoàn toàn bất đồng, dần dần xác định Dauf - Villa nói là nói thật.

Steven Brand sẽ không ngốc đến trực tiếp xung Matthew xuống tay, ý đồ toàn che giấu tại thiết kế động tác lộ số trong, chỉ là muốn dùng năm phần lực địa phương, lại dùng tám phần lực, dù cho như vậy, Matthew mau lẹ như một chú lộc như vậy thiểm chuyển xê dịch, hắn kiếm căn bản không thể mệnh trung, lập tức dùng tới thập phần lực.

Oành --

Steven Brand một cước đá vào cứng rắn bong bóng chế thành trên ghế, ghế trực tiếp bay lại đây.

Matthew muốn tránh đã không còn kịp rồi, thò tay làm xuống dưới, ghế vừa bay đến một bên, Steven Brand đạo cụ kiếm lại chém lại đây.

Hắn lại lui về phía sau, Steven Brand tiến lên đuổi giết.

Một đài máy quay phim mặt sau, Tim - Madson nhìn nơi sân trung hai người, không ngừng gật đầu, trận này động tác hí không có bất cứ biến hóa đa dạng, tràn ngập tả thực hóa đánh nhau lực lượng cùng trực lai trực khứ, có vẻ dị thường chân thật có thể tin.

Đây cũng là kịch tổ vẫn truy cầu động tác hiệu quả.

Matthew tại động tác hí quay chụp trung trước sau như một xuất sắc, khiến hắn ngoài ý muốn là, Steven Brand biểu hiện tương đương khá tốt, đặc biệt là đuổi giết Matthew khi biểu tình cùng động tác, có vẻ phi thường chân thật, đầy đủ biểu hiện ra Memnon muốn giết chết Mathayus quyết tâm, cùng với bản thân cường đại.

Ngay lúc này, hắn nhìn thấy Matthew tránh né Steven Brand lợi kiếm khi, bị bàn vấp một chút, ngã sấp xuống tại đài tới gần bên cạnh địa phương, vũ khí cũng tát thủ.

Mathayus muốn bị Memnon đả đảo, sau đó tuyệt địa phản kích......

Tim - Madson không có động, càng không có mở miệng, này màn ảnh dài động tác hí phi thường xuất sắc, diễn viên trạng thái cũng đặc biệt hảo.

Matthew nằm trên mặt đất, thân thể lại giống dây cung như vậy banh , luyện tập tự do vật lộn thời điểm, giáo luyện từng giáo qua hắn như thế nào ngã xuống đất khi phản kích, vừa rồi bị vấp té căn bản chính là cố ý , như vậy vừa có thể kéo ra cùng Steven Brand cự ly, lại có thể giống kịch bản viết như vậy, thuận thế phản kích.

Dựa theo tất yếu phải đi quay chụp lưu trình, Mathayus chung quy muốn bị Memnon đả đảo một lần.

Steven Brand theo sau vọt lại đây, giống như kịch bản miêu tả như vậy, trường kiếm trực tiếp đâm về phía Matthew......

Tuy rằng đạo cụ kiếm cách rất xa, nhưng Matthew thấy rõ ràng, một kiếm này mục tiêu, rõ ràng là mặt mình a.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 166: Ngươi Tin Không

Từ Thái Bình Dương bờ bên kia mạc danh kỳ diệu đi đến bên này, Matthew lớn nhất may mắn, chính là có nhất trương cường tráng khuôn mặt tuấn tú, cùng với khối này rất có vận động tế bào thân thể, đây cũng là ăn cơm hai đại tiền vốn, hiện tại Steven Brand thế nhưng tưởng đối với hắn mặt xuống tay, đây không phải muốn đập hắn bát cơm, hủy đi hắn tương lai sao?

Đập hắn bát cơm nhân, đó chính là địch nhân.

Steven Brand đứng ở Matthew phía trước, đối mặt ngã xuống đất đối thủ, không có nửa phần tâm tư nương tay, trong tay kiếm trực tiếp đâm về phía Matthew.

Trường quay bên ngoài nhân, đều cho rằng Steven Brand giờ khắc này kỹ xảo biểu diễn đại bùng nổ, dứt khoát giống như Memnon phụ thể như vậy.

Matthew không dám mạo hiểm, lại càng không dám có bất cứ may mắn, liền tại Steven Brand đạo cụ kiếm nhắm ngay hắn mặt rơi xuống thời điểm, hắn chân phải nâng lên, mạnh đạp đi ra ngoài, Steven Brand hai chân vi phân, đối diện hắn, này một chân không nghiêng lệch, vừa lúc đá vào Steven Brand trên yếu hại.

Hai người đều mặc giáp da, trên bì giáp đều có hộ đang, này một chân nhìn qua, giống như là tập luyện như vậy, chỉ là đá vào chất da hộ đang mặt trên.

Chỉ có Matthew cùng Steven Brand hai người biết, này một chân thật sự đá trúng .

Matthew tuy rằng tức giận, nhưng xuống tay cũng biết nặng nhẹ, phía trước huấn luyện cũng khiến hắn rõ ràng chính mình lực đạo có bao nhiêu lớn, này một chân chỉ dùng lên năm phần lực lượng.

Cho dù là năm phần lực lượng, cũng không phải Steven Brand cái kia bộ vị có thể thừa nhận .

“A --”

Hắn phát ra một tiếng hét thảm, cả khuôn mặt đều biến hình , ánh mắt mũi vặn vẹo cùng một chỗ, tựa hồ thừa nhận cự đại thống khổ.

Bởi chưởng kính đạo diễn công tác giao cho động tác chỉ đạo Tim - Madson, đạo diễn Chuck - Russell chỉ là ngồi ở một bên bàng quan, lúc này không khỏi thần sắc ngẩn ra.

“Không nghĩ tới a.” Hắn nói thầm,“Này Steven Brand dĩ nhiên là lâm trường phát huy hình diễn viên, cảnh này kỹ xảo biểu diễn đại bùng nổ a, xem xem hiện tại này biểu diễn, tuyệt đối cao nhất phát huy, Oscar ảnh đế cũng bất quá như thế.”

Tiếp, hắn lại lắc đầu,“Bùng nổ tới đã quá muộn, đây là hắn cuối cùng một màn diễn, nếu sớm điểm cầm ra như vậy kỹ xảo biểu diễn cùng trạng thái, phỏng chừng Matthew - Horner nổi bật muốn bị hắn cướp đi không thiếu.”

Trong trường quay, Matthew một cước đá hoàn, không có cấp Steven Brand bất cứ khôi phục thời gian, một tay chống đỡ, liền từ mặt đất nhảy dựng lên, hai chỉ đại thủ giống như kìm sắt như vậy, phân biệt bắt lấy Steven Brand hai căn cổ tay (thủ đoạn), dùng lực toản đi xuống, Steven Brand rốt cuộc bắt không được đạo cụ kiếm, cạch lang một tiếng rơi trên mặt đất.

Steven Brand hạ thân đau đớn vừa biến mất một điểm, liền cảm giác hai tay phảng phất bị đai sắt siết chặt như vậy, hơn nữa đai sắt nháy mắt liền siết chặt, gia tăng cự đại lực đạo......

Mồ hôi từ trên trán chảy ra, vốn là bởi vì đau đớn vặn vẹo mặt, nháy mắt vặn vẹo càng thêm lợi hại , Steven Brand cảm giác chộp vào trên cổ tay mặt hai chỉ đại thủ vô cùng thô ráp cứng rắn, giống như là hợp kim đúc như vậy, chính mình cổ tay (thủ đoạn) xương cổ tay tựa hồ đều phải nứt ra, phát ra thấu xương đau đớn.

Liền tính là vào thời khắc này, Matthew còn không quên đây là tại diễn trò, hắn bắt lấy Steven Brand tay, quay người chính là một bối suất, đem Steven Brand ném đi ra ngoài.

Hắn vốn là đứng ở đài bên cạnh, cái này lại dùng đủ khí lực, Steven Brand trực tiếp bị hắn ngã ra đài, rớt xuống đi.

Steven Brand rơi xuống thời điểm, trừ đau đớn, chỉ có một ý niệm: Nguyên lai Hollywood kịch tổ tuyên truyền, cũng có chân thật có thể tin thời điểm a.

Đài cự ly mặt đất không tính cao, chỉ có hơn một mét, hơn nữa trên mặt đất còn trải bọt biển cái đệm, Steven Brand nện ở trên đệm, không có thụ thương, nhưng giống như trời cao rơi xuống cái loại cảm giác này, lại khiến hắn nhất thời không bò lên được.

Matthew giờ khắc này chính là thắng lợi Mathayus, đứng ở đài bên cạnh, cúi đầu nhìn thoáng qua, bên kia xử lý binh lính Kelly Hu đi tới, đứng ở hắn bên cạnh.

Một đôi tuấn nam mĩ nữ tổ hợp tạo nên đại đoàn viên cảnh tượng.

“Đặc tả !” Tim - Madson nhanh chóng thúc giục phía trước nhiếp ảnh sư,“Nhanh lên cho bọn họ đặc tả.”

Một hồi kịch liệt phấn khích lại kiêm cụ tả thực đại chiến sau, dùng như vậy một màn ảnh đến kết thúc, dứt khoát chính là hoàn mỹ.

Steven Brand nằm ở dày bọt biển trên đệm, ngẩng đầu ngưỡng vọng, vừa lúc có thể nhìn thấy mặt trên hai người, hắn chỉ có thể trở thành người thắng đá kê chân.

“great !” Tim - Madson cơ hồ là rống đi ra ,“Quá tuyệt vời ! lúc này trở thành kinh điển động tác màn ảnh ! nhất định sẽ !”

Hắn đã quên , cuối cùng Matthew xử lý Memnon phương thức, cùng kịch bản viết căn bản không giống nhau.

Nhưng này mấy đều không trọng yếu , kịch bản có thể tiến hành tinh chỉnh, hôm nay xuất sắc động tác màn ảnh lại đến một lần khẳng định không có hiện tại hiệu quả.

“Ngươi làm bổng cực.”

Trên đài, Kelly Hu hướng Matthew chớp mắt vài cái,“Đặc biệt là cái kia bối suất.”

Matthew cười cười, đối với phía dưới nói,“Là Steven xứng hảo hảo.”

Steven Brand đã tại kịch tổ công tác nhân viên nâng dưới đứng lên, vừa lúc đứng ở Matthew chân phụ cận, gã này ngược lại cũng đặc biệt, hừ lạnh một thân, khiến công tác nhân viên đỡ tránh ra .

Matthew nhìn nhìn hắn bóng dáng, Steven Brand ngược lại là có điểm ra ngoài hắn đoán trước, nếu Steven Brand tức giận, hắn có thể dựa thế vạch trần Steven Brand chân thật mục đích , khiến hắn ăn càng lớn mệt.

Không nghĩ tới gã này thế nhưng nhịn đi xuống.

Này ngược lại cùng Steven Brand lưu cho hắn ấn tượng không sai biệt lắm, gã này luôn luôn nói không nhiều, hình như là hành động phái.

Steven Brand hướng về hoá trang gian đi, giữa hai chân đau nhức đến nhanh, đi cũng nhanh, ngược lại là cổ tay (thủ đoạn) vẫn ở đau, hắn cởi bỏ hí phục ống hẹp nút thắt, lúc này mới phát hiện cổ tay (thủ đoạn) một mảnh đỏ bừng, giống như bị thứ gì tạp như vậy, đều thoáng sưng lên.

Matthew - Horner tên khốn kiếp này khí lực thật lớn ! hắn rung tay cổ tay, đau đớn thoáng chậm lại, biết chính mình mục đích tất cả đều thất bại .

Steven Brand đi vào hoá trang gian, còn tại cảm khái, cái kia gia hỏa khí lực thật lớn, thật nhanh phản ứng tốc độ, dứt khoát chính là diễn viên trung chiến đấu cơ a ! cổ tay (thủ đoạn) không vài ngày e hảo không được.

Trường quay trung, Matthew đi đến đài phía dưới nơi nghỉ ngơi, ngồi xuống uống Milla - vương đưa tới được nước trà, chuẩn bị quay chụp tiếp theo màn diễn, cùng Steven Brand đối thủ hí tất cả đều hoàn thành , hắn vai diễn còn có không thiếu.

“Hải, Matthew.” Dauf - Villa đi tới, trực tiếp dựng thẳng lên một căn ngón cái,“Vừa rồi động tác hí rất phấn khích .”

Matthew đối với hắn gật đầu, nói,“Ta người này ưu điểm không nhiều, chính là danh dự hảo.”

Nói lời này thời điểm, hắn một điểm đều không cảm thấy thẹn thùng.

Ở trong giới này, lời nói dối nói được nhiều lắm, nói nhiều cũng liền không để ý .

Dauf - Villa mặt mày hớn hở, này bút đối với tương lai đầu tư thực đáng giá a.

Matthew lại nhắc nhở một câu,“Đừng quên chúng ta ước định.”

“Không quên.” Dauf - Villa chỉ chỉ chính mình đầu,“Ta nhớ kỹ đâu, ngươi tùy gọi tùy đến.”

Tiếp theo màn diễn rất nhanh quay chụp, Matthew không lại để ý tới Dauf - Villa, đi vào mặt khác một chỗ quay chụp nơi sân, quay chụp cùng Kelly Hu ở giữa văn hí.

So với vừa rồi động tác hí, trận này nhìn như đơn giản văn hí quay chụp ba lần mới qua, cũng khiến Matthew ý thức được chính mình khuyết điểm thực ra cũng rất đột xuất .

Thông qua trong khoảng thời gian này làm tuyệt đối nam chính quay chụp, hắn có thể cảm giác đến, chính mình là một ưu điểm cùng đặc sản tương đối đột xuất, khuyết điểm cũng tương đối rõ ràng diễn viên.

Nói trắng ra là, khuyết điểm chính là kỹ xảo biểu diễn.

May mà vô luận là hắn, vẫn là Helen - Hermann, cũng không có hướng độc lập giới văn nghệ phát triển ý tứ, phương diện này chỗ thiếu hụt ngược lại cũng sẽ không bị vô hạn phóng đại.

Thương nghiệp phim giải trí, kỹ xảo biểu diễn chung quy không phải hàng đầu nhân tố.

Một ngày công tác kết thúc, Matthew lái xe mang theo Dauf - Villa trực tiếp đi Thiên Sứ trù tính công ty, thấy Helen - Hermann, đại khái đem sự tình hôm nay nói một lần, Helen - Hermann không có lại chối từ, chung quy này uy hiếp đến nàng gần hai năm đầu nhập, trực tiếp hướng Matthew tỏ thái độ, này bộ phim sau, sẽ cùng Steven Brand giải ước, hơn nữa đem giải ước nguyên nhân, thông cáo nghiệp nội mặt khác trù tính công ty.

Cứ như vậy, Steven Brand muốn lại tại Hollywood phát triển hơn nữa hỗn xuất đầu đến, độ khó sẽ gấp bội gia tăng.

Đuổi đi Dauf - Villa, Helen - Hermann nhìn Matthew, nói,“Hiện tại ngươi hài lòng đi?”

Matthew hơi hơi nhún vai,“Nếu ta bị thương, nhất thời cũng chưa về, ngươi sẽ làm như thế nào?”

“Ta nói ta sẽ giống hiện tại như vậy.” Helen - Hermann hái xuống che tại trước mắt viền đen kính mắt,“Ngươi tin tưởng sao?”

“Ta vẫn làm không rõ.” Matthew biết Helen - Hermann mang là phó kính phẳng,“Ngươi vì cái gì muốn mang như vậy một bức lão khí kính mắt, đem mặt che lên.”

Helen - Hermann rất bình tĩnh, cấp ra một cường đại lý do,“Ta tản quang.”

Lời này Matthew tuyệt đối sẽ không tin tưởng, hắn đứng lên, nói,“Ngươi không mang kính mắt nhìn càng thuận mắt, cũng càng xinh đẹp.” Hắn hướng cửa văn phòng đi, trước khi ra ngoài ném một câu,“Ta tin tưởng ngươi.”

Ra cửa, chính hắn nói thầm một câu,“Quỷ mới tin ngươi.”

Bất quá, Steven Brand việc này cũng chỉ đến đó mà thôi , Matthew cũng không tính toán cùng đối phương dây dưa không ngớt, Steven Brand đã bị hắn xa xa rơi vào mặt sau, căn bản không có loại này tất yếu, kia chỉ biết giảm bớt chính mình đi tới bộ pháp.

Kịch tổ quay chụp vẫn duy trì liên tục đến tháng mười một sơ, hắn còn thừa phần lớn là văn hí, quay chụp không lại giống phía trước thuận lợi vậy, có chút ng hơn mười lần màn ảnh cũng thường thường liền sẽ xuất hiện, theo quay chụp dần dần tiếp cận vĩ thanh, có càng ngày càng nhiều diễn viên ly khai kịch tổ, dựa theo Hollywood truyền thống, vai diễn hơi trọng diễn viên hoàn thành công tác thời điểm, đều chiếm được kịch tổ đưa tặng lễ vật.

Thực ra cũng coi như không hơn lễ vật, đều là phần mình biểu diễn nhân vật sử dụng qua đạo cụ, tỷ như Kelly Hu liền được đến Cassandra một chuỗi vòng cổ.

Tiến vào tháng mười một trung tuần, Matthew cũng hoàn thành Mathayus sở hữu vai diễn, cáo biệt kịch tổ thời điểm, chiếm được quay chụp khi vẫn sử dụng đạo cụ kiếm.

Hắn tại [ Vua Bọ Cạp ] kịch tổ công tác cũng tạm thời kết thúc, cũng nghênh đón một ngắn ngủi ngày nghỉ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 167: Thời Gian Công Chiếu

Rời đi [ Vua Bọ Cạp ] kịch tổ sau, Matthew tạm thời không có công tác, Helen - Hermann bên kia còn tại chân tuyển thích hợp hạng mục cùng nhân vật, hôm nay hắn có một chút danh khí, vừa đảm nhiệm một bộ bốn ngàn vạn dollar chế tác nam chính, cũng dần dần có một ít bản thân phong cách, không có khả năng giống phía trước như vậy bụng đói ăn quàng, lại tiếp công tác mà nói, khẳng định muốn ưu tiên tìm kiếm cùng tự thân đặc điểm tương phù hợp nhân vật.

Này cũng không phải nói hắn có bao nhiêu chọn lựa kịch bản cùng nhân vật tư bản, mà là bình thường sự nghiệp kinh doanh, tiền kỳ vì tích cóp kinh nghiệm cùng tư lịch, kiếm lấy đến cơ bản phí tổn, đương nhiên là có cái gì liền thượng cái gì, hiện tại lại không thể tiếp tục loại này vô luận cái gì nhân vật đều xông lên đi trạng thái .

Tỷ như nói Hollywood trên ý nghĩa truyền thống nhân vật phản diện, Helen - Hermann không cho phép hắn tiếp loại này nhân vật, trừ phi là cùng loại [ Thất tông tội ] trung Kevin - Spacey như vậy nhân vật.

Nhưng nàng cùng Matthew đều rất rõ ràng, cùng loại như vậy nhân vật, kịch tổ cũng không khả năng sẽ tuyển Matthew, Matthew căn bản chưởng khống không được như vậy phức tạp vai diễn phản diện.

Cho nên, đến giai đoạn này, có lựa chọn tiếp công tác là tất yếu .

Hollywood mỗi năm được duyệt hạng mục rất nhiều, nhưng bản thân bên trong cạnh tranh dị thường kịch liệt, cho dù là Helen - Hermann loại này có thể mượn gia đình mạng lưới quan hệ người đại diện, cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều có thể tìm đến thích hợp hạng mục.

Matthew cáo biệt kịch tổ sau đệ nhất thiên, ngủ nướng một trận, mãi cho đến buổi sáng chín giờ mới rời giường, rửa mặt nếm qua điểm tâm sau, vòng quanh không lớn sân tản bộ, trực giác được thần thanh khí sảng, tích cóp mệt nhọc cùng quay chụp mang đến công tác áp lực, tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh.

Theo có kế hoạch kiện thân cùng huấn luyện, hắn ưu tú thân thể tố chất càng ngày càng rõ ràng, thân cường thể tráng, phản ứng linh mẫn, tinh lực tràn đầy.

Nhưng thời gian dài không ngừng tích lũy đại lượng vận động huấn luyện, cũng cấp Matthew mang đến một ít phiền não, hắn cảm giác chính mình so phía trước càng thêm xúc động , loại này xúc động đến từ thân thể phương diện, đơn giản điểm đến nói, chính là đối nam nữ chi sự dục vọng càng thêm cường liệt .

Bạn gái không thể chờ ở bên cạnh, hắn lại không tưởng làm triệt thần, có đôi khi xác thật không quá dễ chịu, may mà hắn bản thân khống chế năng lực coi như là tương đối cường.

Matthew ngẫu nhiên cũng cùng giáo luyện Neborah thảo luận qua vấn đề này, dùng Neborah cái gọi là chuyên nghiệp thuật ngữ đến nói, trường kỳ kiên trì đại lượng vận động nhân, trong máu dưỡng khí càng nhiều, muốn so với người bình thường đối tính yêu cầu càng thêm cường liệt, mà người thường trung thường xuyên tiến hành thể dục rèn luyện giả cũng vẫn duy trì tràn đầy tính năng lực, đây là bởi vì vận động trong lúc trong cơ thể khả phóng thích một loại làm người ta tâm tình phấn chấn endorphin vật chất, loại này vật chất vừa vặn là cơ thể tự nhiên phát sinh nội tiết vật, có thể khiến người sinh ra sung sướng cảm, đối gia tăng *** có lợi thật lớn.

Neborah hoàn cấp hắn xem qua một quyển toàn mĩ phát hành [ bảo vệ sức khoẻ ] tạp chí, tạp chí đối nam sĩ điều tra biểu hiện 95% nhân tại tham gia vận động 3 tháng sau, tính công năng có rõ ràng tăng lên.

Ở trong sân chuyển mười phút, Matthew trở lại trong phòng, mở ra máy tính, trước đổi mới dưới Blog, đem kịch tổ ngày hôm qua giao cho hắn ảnh sân khấu upload đến trên blog.

Đây là ngày hôm qua kia màn diễn ảnh sân khấu, cũng là Mathayus chiến thắng Memnon sau, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng tại trên đài cao đan nhân đặc tả.

Dùng Matthew bản thân say mê quan điểm đến hình dung, này trương ảnh sân khấu thượng nhân vật chính rất có chủng không ai bì nổi, tỉ nghễ thiên hạ khí thế.

“Đây mới là Hollywood phim hành động nam chính a.”

Hắn biên nói thầm , biên tại ảnh sân khấu phía dưới xứng văn,“Ta tại [ Vua Bọ Cạp ] bên trong vai diễn rốt cuộc quay chụp hoàn thành , thật muốn sớm điểm nhìn thấy phim a !”

Matthew không có nhiều viết, cứ như vậy truyền đến trên blog, hôm nay hắn Blog số chú ý lượng không thiếu, đặc biệt là 911 sự kiện sau, chú ý nhân số có rõ ràng tăng lên.

Tại 911 sự kiện đưa tin trung, Blog đại làm náo động, mặt khác truyền thông còn không có đầu mối thời điểm, từng trương hiện trường hình ảnh cùng tương quan bác văn, đã ở trên blog bắt đầu quần thể oanh tạc, tưởng không hấp dẫn nhân quan chú cũng khó.

Theo sau, Blog không lại là internet tiểu chúng công cụ, thuận lý thành chương đi vào đại chúng tầm mắt.

Phát blog xong, hắn đăng lục msn, mặt trên liên lạc nhân không nhiều, tại tuyến chỉ có Elena - Boyar một.

Tựa hồ là thấy được Matthew log in, Elena - Boyar phát đến một điều tin tức.

“Đại minh tinh, của ngươi hí có phải hay không chụp xong?”

Matthew nghĩ nghĩ, hồi phục nói,“Chụp xong, ngươi muốn đối với ta phỏng vấn sao?”

Bắc Mĩ hệ thống mạng phát triển phi thường nhanh chóng, internet người sử dụng số lượng khổng lồ, cơ hồ trải rộng toàn mĩ các góc, giống Yahoo giải trí loại này trang web cổng thông tin thượng đầu bản đầu đề, tuy rằng cùng nghiệp nội đứng đầu [ Entertainment Weekly ] hoặc là Hollywood Reporter không có cách nào khác so, nhưng cũng so phổ thông giải trí tạp chí mạnh hơn gấp trăm lần.

Lần trước cái kia chuyên mục tin tức, liền vì hắn hấp dẫn đến đại lượng chú ý.

“Vẫn là đợi của ngươi phim phát hành sau đi.” Elena - Boyar cũng là thiết thực nhân,“Ngươi hiện tại không phải chú ý nhiệt điểm, dù cho có phỏng vấn, chủ biên cũng sẽ không thông qua .”

“Nga nga nga, vẫn là ta không danh a.”

“Phi thường chính xác, nếu ngươi là đại minh tinh, thượng đầu bản không phải việc khó.”

Matthew cùng Elena - Boyar ở trên msn hàn huyên chừng mười phút, Elena - Boyar có công tác ra ngoài sau, hắn cũng đóng lại msn.

Hắn lại ở trên mạng internet lật xem hội tin tức, nơi nơi đều tại đưa tin Afghanistan chiến tranh, tháng trước thời điểm, Tiểu Bush cùng liên bang chính phủ chính thức đối Afghanistan xuất binh, cũng là đối 911 sự kiện trả thù.

Này cách hắn quá xa , nhìn một hồi, lại mở ra Blog, vừa phát ra bác văn cùng ảnh sân khấu phía dưới, đã có không thiếu nhắn lại.

“Bác chủ thật khốc, chờ mong của ngươi điện ảnh.”

“Này tạo hình so [ xác ướp trở về ] thượng Vua Bọ Cạp càng có hình !”

“Điện ảnh lúc nào phát hành? Đến lúc đó đi duy trì ngươi.”

Cùng loại bình luận còn có không thiếu.

Matthew xem qua, lúc này mới nhớ tới quên phát điện ảnh phát hành thời gian , lại phát một điều bác văn, xứng với là phía trước tuyên truyền áp phích.

“Của ta tân phiến [ Vua Bọ Cạp ],2002 năm 4 nguyệt 10 tại Bắc Mĩ công chiếu !”

Kịch tổ sớm liền chế định hảo [ Vua Bọ Cạp ] phát hành ngày, ban sơ muốn định tại 4 cuối tháng cuối tuần, để mượn dùng tháng năm kỳ nghỉ hè nhiệt độ, nhưng sang năm kỳ nghỉ hè khai đương đại phiến [ Spiderman ] tuyên bố trailer sau, dẫn phát cực kỳ cường liệt phản ứng, Universal ảnh nghiệp lập tức đánh mất ý tưởng này, đem phim trước tiên đến 4 nguyệt trung tuần cuối tuần phát hành.

Dựa theo qua lại kinh nghiệm, giống [ Vua Bọ Cạp ] loại này điển hình giải trí đại phiến box office, cơ bản sẽ tập trung tại công chiếu sau ba tuần đầu thậm chí hai tuần đầu, như vậy có thể tránh né [ Spiderman ] khả năng mang đến trùng kích, chung quy từ trailer phản ứng đến xem,[ Spiderman ] bị nghiệp nội công nhận vi sang năm kỳ nghỉ hè khả năng sẽ đại bạo phim.

Bất quá,[ Vua Bọ Cạp ] lịch phát hành nhắc tới tháng tư trung tuần cũng không phải không có tệ đoan, chung quy tháng tư phân là Bắc Mĩ truyền thống điện ảnh mùa ế hàng.

Nhưng trên thế giới này nơi nào có nhiều như vậy vẹn toàn đôi bên sự tình.

Nhất là Matthew, cho rằng này lịch phát hành còn có thể, nếu khiến hắn đến tuyển mà nói, đương nhiên muốn né tránh [ Spiderman ], được ích lợi từ từng Marvel đại. Pháp tùy ý hoành hành, hắn lúc ấy xem qua rất nhiều Marvel mạn sửa bỏng, này [ Spiderman ] ba bộ khúc tự nhiên cũng xem qua, biết đây là cực kỳ thành công hệ liệt điện ảnh, bằng không Sony Columbia ảnh nghiệp cũng sẽ không gặp được nguy cơ liền đẩy ra Spiderman điện ảnh .

Vua Bọ Cạp cứng rắn giang tiểu tri thù, tựa như một người bình thường chống lại Spiderman như vậy, khẳng định sẽ bị đánh răng rơi đầy đất.

Không phải hắn tự coi nhẹ mình, mà là khách quan tình huống đặt ở nơi này.

Phát blog xong, Matthew đóng lại máy tính, xem xem thời gian, thu thập hảo kiện thân huấn luyện đồ dùng, cất vào trong ba lô, chuẩn bị đi ra ngoài tìm địa phương ăn chút cơm trưa, sau đó đi phao phòng tập thể thao, phổ thông kiện thân hạng mục xác thật có điểm vô vị, nhưng hắn đối quyền kích và tự do vật lộn hứng thú càng ngày càng đậm.

Càng trọng yếu hơn là, này hai hạng vận động tựa hồ cũng rất thích hợp hắn, hắn tiến bộ tốc độ phi thường mau.

Matthew còn chưa đi ra ngoài, di động liền vang lên, chuyển được sau, bên trong truyền đến một quen thuộc thanh âm.

“Hải, Matthew.” Kia thanh âm lập tức khiến Matthew vang lên nhất trương hoạt hình mặt trên cá mập miệng, nói,“Đã lâu không gặp a, Michael.”

Bên kia là Michael - Fassbinder, hắn nói,“Ta đến Los Angeles , James cũng tại, ngươi tại Los Angeles đi?”

“Tại !” Matthew cõng ba lô, hướng bên ngoài đi,“Ta đang chuẩn bị đi trung tâm thể hình đâu, buổi chiều hẹn vật lộn giáo luyện.”

“Kia buổi tối chúng ta tụ tụ đi.”

Nghe được Michael - Fassbinder đề nghị, Matthew nghĩ đến buổi tối cũng không có việc gì, nói,“Hảo a, kêu lên James cùng nhau.”

“Đương nhiên muốn kêu hắn !” Michael - Fassbinder thanh âm lại truyền tới,“Tại Hollywood trên đại đạo, có gia hắc Mamba tửu ba, ngươi biết không?”

Ban đầu Matthew công tác hồng chim cánh cụt phục vụ công ty liền tại Hollywood trên đại đạo, hắn đối kia một mảnh cũng coi như quen thuộc.

“Ta biết.” Hắn hỏi,“Muốn đi nơi nào sao?”

“Chúng ta buổi tối tại hắc Mamba tửu ba gặp, ta một hồi cấp James gọi điện thoại, hắn cũng có thời gian.”

Matthew đi ra gia môn, trước khóa lên đại môn, còn nói thêm,“Hảo a, không gặp không về.”

Cắt đứt điện thoại, hắn lên ô tô, lái xe chạy tới Westwood khu, trước tiên ở phía trước thường đi trung nhà hàng nếm qua cơm trưa, lại đi phụ cận tiểu công viên dạo qua một vòng, còn cố ý đến kia đống có chút cũ nát khu chung cư phụ cận nhìn nhìn, đây đều là hắn từng chiến đấu sinh hoạt qua địa phương......

Buổi chiều hai giờ, hắn đúng giờ đến trung tâm thể hình, đầu tiên là luyện tập dưới phổ thông kiện thân hạng mục, xem như làm nhiệt thân, sau đó lại lên lầu hai, tại quyền kích huấn luyện quán bên trong, đi theo một vị vật lộn giáo luyện luyện tập tự do vật lộn.

Vẫn duy trì liên tục đến buổi chiều năm giờ rưỡi, Matthew mới rời đi sân huấn luyện, bởi cùng Michael - Fassbinder cùng James - McAvoy có ước, không có hồi Burbank, trực tiếp tại hội sở phòng thay quần áo xung tắm đổi qua quần áo, chạy tới ở Hollywood trên đại đạo hắc Mamba tửu ba.

Hollywood đại đạo là Los Angeles dạ điếm tập trung khu vực chi nhất, hắc Mamba tửu ba xem như trong đó phi thường có danh một nhà, nó đại cổ đông là đỉnh đỉnh đại danh Johnny - Depp, quán rượu bên trong thường thường cũng có Hollywood ngôi sao ẩn hiện.

Matthew dựa theo ước định thời gian đi đến tửu ba, Michael - Fassbinder cùng James - McAvoy đã đến.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 168: Tìm Kiếm Hạng Mục

“Không nghĩ tới a, không nghĩ tới.”

Hắc Mamba quán rượu bên trong, Michael - Fassbinder nhìn Matthew lắc đầu,“Ngươi gã này thế nhưng hỗn đến nam chính, vẫn là đầu tư bốn ngàn vạn dollar chế tác !”

Matthew cố ý bày ra một bộ rất duệ bộ dáng,“Không có biện pháp, ai khiến ta bộ dạng soái, có mị lực đâu !”

“Đi tìm chết đi, ngươi !” James - McAvoy đẩy hắn một phen, cười nói,“Ngươi có thể có ta soái?”

“Ta so ngươi soái !” Matthew quay đầu đối James - McAvoy nói,“Nhưng không ngươi mĩ.”

Michael - Fassbinder nhếch môi, lộ ra đầy miệng nanh trắng,“Đây không phải một ý tứ sao?”

Ba người bưng lên chén rượu, cùng nhau uống một ly.

James - McAvoy hảo kỳ hỏi,“Matthew, như thế nào luôn luôn chưa thấy qua ngươi bạn gái? Ngươi tại kịch tổ quay chụp, nàng không đi tham qua ban, chúng ta đến Los Angeles, nàng cũng không lộ diện?”

“Nàng bề bộn nhiều việc.” Matthew nhún nhún vai, hàm hồ nói,“Đi ngoại địa.”

Britney album mới sớm đưa ra thị trường đem bán, nàng lại bắt đầu bay tới bay lui chạy thông cáo sinh hoạt.

Hắn chủ động chuyển ra đề tài,“Ngươi lại đây vi Black Hawk Down phối âm, kịch tổ như thế nào không thông tri ta?”

“Phối âm đều là mấy cái tiểu nhân vật.” James - McAvoy tiếp nhận Michael - Fassbinder truyền đạt chén rượu, nói,“Chủ yếu nhân vật âm hưởng hiệu quả giống như cũng không có vấn đề.”

Nhắc tới Black Hawk Down kịch tổ, hắn nhớ tới một sự kiện, hỏi Matthew,“Jonny Lee Miller không có tìm ngươi muốn băng ghi hình sao?”

“Băng ghi hình?” Michael - Fassbinder vừa cấp Matthew đổ hoàn rượu, hảo kỳ hỏi,“Cái gì băng ghi hình a?”

“Một bàn cũng không tồn tại băng ghi hình.” Matthew đơn giản đem sự tình cùng Michael - Fassbinder nói một lần.

“Thế nhưng còn có loại sự tình này?” Michael - Fassbinder lại nhếch môi, lộ ra đầy miệng nanh trắng,“Matthew, may mắn ngươi thông minh, bằng không chúng ta muốn đi San Fernando Valley tìm ngươi .”

Matthew đối với hắn nâng chén rượu, uống một ngụm rượu.

Michael - Fassbinder còn nói thêm,“Ngươi đi nơi nào làm băng ghi hình?”

“Cho nên a, ta vẫn kéo.” Matthew buông xuống chén rượu, nói,“Jonny Lee Miller đánh cho ta điện thoại ta cũng không tiếp, ta trực tiếp đem hắn kéo vào sổ đen .”

James - McAvoy nghĩ tới cái gì, đột nhiên hỏi nói,“Ngươi tham gia Black Hawk Down trước công chiếu tuyên truyền sao?”

Matthew lắc đầu,“Ta không biết, ta cùng người đại diện cũng không có tiếp đến thông tri.”

“Tham gia mà nói, ngươi chú ý một chút.” James - McAvoy nhắc nhở nói,“Nói không chừng sẽ gặp phải Jonny Lee Miller.”

Michael - Fassbinder cũng nói,“Matthew, vẫn là chú ý một chút hảo, Jonny Lee Miller người này, tại Hollywood Anh quốc diễn viên trong bang, đầu người rất quen thuộc.”

“Ân.” James - McAvoy phụ họa,“Này ta có thể làm chứng.”

Hắn bản thân chính là chính gốc Anh quốc diễn viên.

“Ta sẽ chú ý hắn .” Matthew tự nhiên sẽ không xem nhẹ Jonny Lee Miller.

“Hảo, không đề cập tới này mấy .” Michael - Fassbinder chuyển đề tài,“Chúng ta nói điểm vui vẻ ......”

Hắn nói còn chưa nói xong, đi ngang qua một tiểu cá tử nam nhân bỗng nhiên dừng ở này một bàn bên cạnh, mắt nhìn Matthew, chủ động chào hỏi nói,“Matthew?”

Nghe được này thanh âm, Matthew lập tức nhìn qua, nhìn thấy là nhất trương quen thuộc gương mặt, từng đạo diễn qua Britney mv vị kia đạo diễn, nhanh chóng đứng lên, lễ phép đáp lại,“Ngươi hảo, Snyder đạo diễn, không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp ngươi.”

Hắn chủ động vươn ra tay phải, Zack Snyder ở trên tay hắn nắm một chút, nói,“Bảo ta Zach đi.”

Khó được gặp được một đạo diễn, Matthew khách sáo hỏi một câu,“Cùng nhau ngồi xuống uống một chén?”

Zack Snyder lắc đầu,“Ta còn có chuyện, ngày sau đi.”

Matthew gật đầu, hai người lại thuận miệng hàn huyên vài câu, nói lên cơ bản đều là công tác sự, trừ công tác cũng không có cộng đồng đề tài, ngừng không đến một phút đồng hồ, Zack Snyder liền cáo từ ly khai.

“Hắn là ai?” Michael - Fassbinder hảo kỳ hỏi.

“Zack Snyder.” Matthew nói đơn giản nói,“Một mv cùng quảng cáo đạo diễn.”

“Hắn tại quảng cáo giới danh khí rất lớn.” James - McAvoy đột nhiên mở miệng, hắn tin tức luôn luôn linh thông, hiển nhiên biết Zack Snyder người này,“Hắn quay chụp quảng cáo rất độc đáo, lấy phim màn ảnh rộng thức phong cách trứ danh, vi Nike cùng Reebok chế tác qua lấy Michael - Jordan cùng tennis ngôi sao Martina - Navratilova vi nhân vật chính trailer, từng bị Anh quốc [ truyền thông nghệ thuật ] tạp chí bầu thành tối cụ thiên phú thương nghiệp quảng cáo đạo diễn.”

Matthew thế mới biết, nguyên lai Zack Snyder tiến vào giới điện ảnh phía trước, liền có lớn như vậy danh khí.

Vừa trò chuyện, Zack Snyder cũng trong lúc không chú ý từng nhắc tới, hắn chuẩn bị đi làm điện ảnh đạo diễn , đang tìm thích hợp hạng mục.

Bất quá, liền tính hắn tại quảng cáo giới có hiển hách thanh danh, muốn trở thành có nhất định đầu tư quy mô điện ảnh hạng mục đạo diễn, cũng không phải chuyện dễ dàng.

Zack Snyder đệ nhất bộ điện ảnh là cái gì tới? Matthew vừa cùng James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder nói chuyện phiếm đánh rắm, vừa hồi ức cùng Zack Snyder có liên quan tin tức.

Khẳng định không phải siêu cấp anh hùng điện ảnh, giống như có bộ ba trăm hồng quần lót xuất hiện niên đầu tương đối sớm, khả năng là này bộ?

Hắn thật sự nhớ không rõ , chung quy đối Zack Snyder chân chính lưu lại ấn tượng , vẫn là [ Batman đại chiến siêu nhân ].

Ba người vẫn ở hắc Mamba tửu ba uống đến buổi tối mười giờ hơn, xử lý cả một bình Whisky cộng thêm một ít thấp cồn rượu Cocktail, lúc này mới vựng hồ hồ cùng nhau đi ra tửu ba.

Vì an toàn suy xét, Matthew đi ra thời điểm kêu taxi, sau đó tiếp đón James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder triều phụ cận bãi đỗ xe đi.

Đi ra ngoài không bao nhiêu xa, trải qua một giao lộ, James - McAvoy chỉ ven đường một địa phương, nói,“Năm đó River - Phoenix hít thuốc phiện quá lượng, liền chết ở bên kia.”

Matthew chưa từng nghe qua tên này, hảo kỳ hỏi,“River - Phoenix là ai?”

Michael - Fassbinder nói tiếp giải thích nói,“Một chân chính biểu diễn thiên tài, đáng tiếc nhiễm lên độc nghiện.”

“Độc nghiện a......” Matthew rất có cảm khái, nghĩ tới từng thường xuyên nhìn thấy một câu,“Trân ái sinh mệnh, rời xa thuốc phiện !”

Tuy rằng hít thuốc phiện chơi thuốc tại Hollywood xem như rất phổ biến hiện tượng, nhưng không hít thuốc phiện nhân đồng dạng cũng có.

Matthew cũng tưởng không rõ, hít thuốc phiện nhân đến cùng là loại tâm tính gì?

Đại giá rất nhanh liền chạy tới bãi đỗ xe, điều khiển Matthew bảo mã ô tô, trước đem James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder hai người phân biệt đưa đi phần mình khách sạn, cuối cùng mới đem Matthew đuổi về Burbank trong nhà.

Mặt sau trong vài ngày, Matthew trừ bay đi Washington đặc khu, thấy ở bên kia chạy thông cáo Britney một mặt, còn lại thời gian cơ bản đều tại cố hữu kế hoạch trong vượt qua, duy nhất bất đồng là, hắn gia tăng kiện thân cùng huấn luyện thời gian, cả một buổi chiều đều sẽ ngâm mình ở Westwood khu trung tâm thể hình bên trong, đi theo Neborah cùng một khác danh kiện thân giáo luyện luyện tập quyền kích cùng tự do vật lộn.

Theo trình độ đề cao, hắn cũng sẽ nhớ tới phía trước cái kia về ngốc nghếch điện ảnh ý niệm, cũng suy xét qua, nếu tương lai thật có thể trở thành ngôi sao mà nói, có phải hay không có thể kéo đầu tư làm một bộ từ đầu đánh tới đuôi động tác điện ảnh?

Này đoạn ngày nghỉ trong lúc, Matthew còn tiếp đến qua Kelly Hu điện thoại, vị này đặc điểm đồng dạng rất nổi bật diễn viên, đã tìm đến tân công tác, tại 20th Century Fox siêu cấp anh hùng đại chế tác [x chiến cảnh 2] bên trong biểu diễn một vị thân thủ cao siêu nữ tính biến chủng nhân, nghe nói cùng Hugh Jackman Wolverine có đại lượng đối thủ hí.

Theo sau, Matthew cũng lấy đến một nhận lời mời đến từ 20th Century Fox công tác cơ hội, đồng dạng là siêu cấp anh hùng điện ảnh.

Helen - Hermann biết được 20th Century Fox vi mạn sửa điện ảnh [ Daredevil ] được duyệt sau, thử hướng kịch tổ đưa hắn diễn viên lý lịch sơ lược, muốn tranh thủ một chút nhân vật này.

Loại này siêu cấp anh hùng đại chế tác, một khi thương nghiệp bên trên đạt được thành công, nhân vật chính đều sẽ bạo hồng.

Matthew tiếp đến Helen - Hermann thông tri, có chút không hiểu làm sao, từng hắn chính là siêu cấp anh hùng điện ảnh cùng bỏng điện ảnh đam mê giả, xem qua vô số internet đạo bản tài nguyên, lại không nhớ rõ có như vậy một bộ [ Daredevil ] điện ảnh.

Giống loại này siêu cấp anh hùng điện ảnh, nếu hắn xem qua mà nói, nhất định sẽ có ấn tượng, nếu không có ấn tượng, có khả năng là này bộ phim lực ảnh hưởng phi thường tiểu.

Bất quá, hắn căn bản không đạt được [ Daredevil ] kịch tổ thử vai mời, Helen - Hermann đưa ra lý lịch sơ lược không vài ngày, liền tiếp đến [ Daredevil ] kịch tổ bưu kiện, kịch tổ uyển cự Matthew, bởi vì đã xác định nam chính.

Tựa như [ Vua Bọ Cạp ] kịch tổ như vậy,[ Daredevil ] kịch tổ vừa được duyệt, liền xác định do Ben Affleck đảm nhiệm nam chính.

Nghe được Ben Affleck tên này, Helen - Hermann cũng liền chết tâm, Matthew căn bản không có cùng Ben Affleck cạnh tranh tiền vốn.

Matthew cũng không cảm giác tiếc nuối, như vậy đại đầu tư một bộ siêu cấp anh hùng điện ảnh, hắn lại không có bất cứ ấn tượng, ai biết có phải hay không khanh? Một đầu nhảy xuống đi, nói không chừng liền sẽ rơi tan xương nát thịt.

Một bộ thất bại đại chế tác thương nghiệp điện ảnh, đối tiểu vai phụ cùng nam chính ảnh hưởng có thể nói cách biệt trời đất.

Chế tác công ty quay chụp thương nghiệp điện ảnh theo đuổi chính là lợi nhuận, thiên nhiên liền muốn tránh né phiêu lưu, một tân nhân diễn viên biểu diễn đại chế tác nam chính liền ăn hành, chế tác công ty nhìn thấy này diễn viên sẽ như thế nào tưởng?

Huống hồ, này trong giới muốn xuất đầu diễn viên thật sự nhiều lắm.

Matthew nghỉ ngơi tiếp cận nửa tháng sau, bị Helen - Hermann một điện thoại gọi đi Thiên Sứ trù tính công ty, nói là có công tác phương diện sự tình muốn bàn bạc.

“Như vậy sốt ruột bảo ta lại đây,” Matthew ngồi ở nàng bàn công tác đối diện, hỏi,“Có thích hợp ta nhân vật ?”

Helen - Hermann vẫn là kia phó như cũ, nói,“Black Hawk Down kịch tổ phát đến thông tri, muốn ngươi tham gia 12 tháng kịch tổ tại Bắc Mĩ mấy trường quảng bá hoạt động.”

Matthew nháy mắt nghĩ tới Jonny Lee Miller, chỉ là gật đầu,“Nga.”

“Còn có một sự kiện.” Helen - Hermann còn nói thêm,“Tận lực tại Jerry - Bruckheimer trước mặt hỗn nhìn quen mắt.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 169: Tiên Tri Đi Đầu

“Jerry - Bruckheimer?”

Matthew nghĩ tới phía trước một vài sự tình, Helen - Hermann khi đó nói qua Jerry - Bruckheimer đang tại cùng Walt Disney phương diện lên kế hoạch một đại hạng mục, không khỏi hỏi,“Cái kia khu vui chơi hạng mục có tin tức ?”

“Disney đã cùng Jerry - Bruckheimer tại đây hạng mục bên trên đạt thành nhất trí.” Cùng lần trước bất đồng, Helen - Hermann rõ ràng có xác thực tin tức,“Bọn họ sẽ lấy Disney nhạc viên Cướp biển vùng Caribbean vui chơi hạng mục làm bản gốc, tạo ra một bộ hoàn toàn mới hải tặc mạo hiểm điện ảnh, dự tính đầu tư sẽ không ít hơn một ức dollar.”

“Hải tặc điện ảnh a?” Matthew hảo kỳ hỏi,“Cướp biển vùng Caribbean là Disney nhạc viên trong vui chơi hạng mục?”

Hắn không đi qua Disney nhạc viên, vẫn là lần đầu tiên nghe nói Disney nhạc viên bên trong còn có Cướp biển vùng Caribbean khu vui chơi.

“Không chỉ là.” Helen - Hermann còn nói thêm,“Disney rất sớm phía trước liền đối Cướp biển vùng Caribbean tiến hành phẩm bài đăng kí, nếu có nhân sử dụng này phẩm bài đi quay chụp điện ảnh, hội xâm phạm Disney bản quyền.”

Matthew thật sự không nghĩ tới, Helen - Hermann trong miệng Disney cùng Jerry - Bruckheimer đại hạng mục, sẽ là [ Cướp biển vùng Caribbean ], chỉ có thể tự than thở nghèo hài tử không đi qua Disney nhạc viên.

Helen - Hermann gặp Matthew trầm mặc không nói, cho rằng hắn có ý tưởng, hỏi,“Ngươi tại lo lắng hải tặc điện ảnh?” Nàng nói thẳng,“Hải tặc điện ảnh là xuống dốc ,[ Cutthroat Island ] trực tiếp dẫn đến Garlock ảnh nghiệp phá sản, này loại hình phim phiêu lưu xác thật rất lớn, nhưng ta tưởng nhắc nhở ngươi một chút. Matthew, đây là Jerry - Bruckheimer đảm nhiệm người sản xuất hạng mục !”

“Ách, ta biết.” Matthew hoàn toàn liền không lý giải Hollywood hải tặc điện ảnh hưng suy sử,“Jerry - Bruckheimer là kim bài người sản xuất, hắn chính là thành công cam đoan.”

“Jerry - Bruckheimer sản xuất hạng mục, thất bại tỷ lệ phi thường nhỏ.” Helen - Hermann thói quen tính nâng kính mắt,“Cho nên ta mới vẫn chú ý hắn tân hạng mục.”

Cùng thành công nhân hợp tác càng dễ dàng thành công, đây là Hollywood cơ bản nhất tránh né phiêu lưu phương thức chi nhất, Matthew tự nhiên cũng biết, hắn hỏi,“Còn có càng cụ thể sao?”

Helen - Hermann khẽ lắc đầu,“Trước mắt Disney cùng Jerry - Bruckheimer chỉ là xác định sẽ chế tác như vậy một bộ phim, mục tiêu nhằm vào thanh thiếu niên người xem, đầu tư không ít hơn một ức dollar. Mặt khác tạm thời còn không có, Jerry - Bruckheimer còn tại tìm kiếm thích hợp biên kịch biên soạn kịch bản.”

Matthew không khỏi có chút hảo kỳ,“Liên kịch bản cũng không có liền xác định đầu tư ?”

“Này rất bình thường a.” Helen - Hermann ngược lại là không cảm giác kỳ quái,“Hollywood rất nhiều điện ảnh đều là có hạng mục, mới tìm biên kịch biên soạn kịch bản, không phải biên kịch viết kịch bản nơi nơi chào hàng.”

“Không có kịch bản, không có nhân vật......” Matthew xòe tay,“Ta nên làm cái gì?”

Helen - Hermann sớm có suy xét,“Nếu là một bộ nhằm vào thanh thiếu niên quần thể giải trí điện ảnh, nhân vật khẳng định sẽ tuổi trẻ hóa, tuấn nam mĩ nữ bình thường đều là tiêu xứng. Ngươi không cần làm quá nhiều, chỉ cần tại gặp được Jerry - Bruckheimer nơi, cho hắn lưu lại một ấn tượng tốt là được.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta hiểu được.”

Helen - Hermann lại bổ sung nói,“Ngươi cùng Jerry - Bruckheimer địa vị cách xa, ngàn vạn không cần tự cho là thông minh lung tung cùng hắn phàn quan hệ, như vậy dễ dàng phát ra phản hiệu quả.” Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Ta sẽ vẫn theo vào này hạng mục, cần ngươi làm việc thời điểm sẽ thông tri ngươi.”

Matthew không nói gì, tiếp tục gật đầu, ở phương diện này, hắn cùng với Helen - Hermann lợi ích là gắt gao cột vào cùng nhau .

“Hiện tại [ Vua Bọ Cạp ] đã quay chụp hoàn tất.” Helen - Hermann ngồi tựa ở trên ghế, hai tay ôm ngực,“Matthew, ngươi thời gian nghỉ ngơi cũng đủ dài ! kế tiếp muốn khẩn trương lên, này đối với chúng ta đến nói là tốt nhất cơ hội, mục tiêu của chúng ta là Disney cùng Jerry - Bruckheimer hạng mục, còn có Stephen - Sommers cùng Universal ảnh nghiệp quái vật điện ảnh hạng mục, này hai đều là a-list hạng mục.”

Nàng xem Matthew,“Lý tưởng nhất tình huống, ngươi có thể lấy đến này hai hạng mục nam chính, hai hạng mục tất cả đều box office đại bạo, ngươi có thể trực tiếp tiến vào nhất tuyến minh tinh điện ảnh hàng ngũ.”

Nghe được nhất tuyến minh tinh điện ảnh, Matthew cũng vô cùng động tâm, nhưng tiếp liền tỉnh táo lại, này chỉ là tưởng tượng tốt nhất tình huống, muốn đạt thành quá khó .

Stephen - Sommers cùng Universal ảnh nghiệp quái vật điện ảnh hạng mục chín thành chín là kia bộ [ Van Helsing ], này bộ phim sẽ bởi vì hắn tham dự mà phát sinh thay đổi? Matthew không như vậy cho rằng, dù cho hắn có thể tham dự vào này bộ phim, cũng chỉ là diễn viên, phổ thông một diễn viên, căn bản không có khả năng thay đổi lớn như thế hạng mục.

Lui một vạn bước giảng, dù cho có thể ảnh hưởng đến Stephen - Sommers cùng Universal ảnh nghiệp, hắn hẳn là như thế nào ảnh hưởng? Như thế nào thay đổi này bộ phim? Như thế nào sửa mới có thể khiến này bộ phim thành công?

Liền tính hắn trở thành kịch tổ người sản xuất, biết nên làm như thế nào sao?

Cho nên, này bộ phim nam chính với hắn mà nói vô cùng có khả năng là khanh, tốt nhất là từ chối.

Về phần [ Cướp biển vùng Caribbean ], này hệ liệt có thể liên tục vỗ xuống, Johnny - Depp trở thành Hollywood cao nhất cự tinh, đủ để thuyết minh rất nhiều vấn đề .

Nhưng Matthew tin tưởng không đủ, cái kia ẻo lả hải tặc không thích hợp hắn, một phi thường tinh tráng cường tráng nam nhân biểu diễn loại hình này nhân vật, trừ thất bại hắn không thể tưởng được loại thứ hai khả năng.

Lại chính là tiểu thợ rèn , nhân vật này hình tượng bên trên ngược lại là không thành vấn đề, chung quy một rèn sắt thợ rèn càng hẳn là cơ nhục rắn chắc cường tráng nam nhân,

Bất quá, giống như hi vọng cũng không lớn.

Lord of The Rings hệ liệt vừa công chiếu, Orlando - Bloom trực tiếp hồng thấu nửa bầu trời, vững vàng bước vào nhị tuyến.

Helen - Hermann căn bản chính là tuyển hai gian nan nhất nhiệm vụ, trong đó một vẫn là không thể đụng vào cái loại này.

May mà Stephen - Sommers cùng Universal ảnh nghiệp không hẳn sẽ tuyển hắn, liền tính là [ Vua Bọ Cạp ] box office lấy được thành công, hắn cũng so ra kém Wolverine.

[ Cướp biển vùng Caribbean ] có thể tranh một chút thử xem, thất bại cũng không có cái gì tổn thất, vạn nhất thành công đâu? Chung quy Helen - Hermann này người đại diện vẫn là rất có tài nguyên cùng thủ đoạn .

Ngồi ở trong văn phòng, Matthew đầu tại cấp tốc vận chuyển, bỗng nhiên nghĩ đến một cái khác vấn đề, muốn trở thành a già, tất nhiên muốn có box office đại bạo phim, loại này phim thường thường đều đầu nhập xa xỉ, mà phí tổn ngẩng cao điện ảnh, nào nhân vật chính không phải thịt mỡ? Không phải bị một đám lang nhìn chằm chằm?

Muốn ăn đến khối thịt mỡ này, liền muốn từ quần lang trung trổ hết tài năng.

[ Cướp biển vùng Caribbean ] cần cạnh tranh, mặt khác đại hạng mục chẳng lẽ liền không cần sao? Muốn hướng lên trên bò, căn bản không có khả năng lảng tránh loại này cạnh tranh.

Cùng Helen - Hermann vẫn nói đến tiếp cận giữa trưa, Matthew mới rời đi Thiên Sứ trù tính công ty, bất quá nghĩ đến muốn đi tranh đoạt một bộ liên kịch bản cùng nhân vật cũng không có điện ảnh hạng mục trung nhân vật chính, hắn vẫn là có điểm đầu đại.

Bất quá ngẫm lại, này vừa vặn là hắn ưu thế sở tại, bởi vì hắn biết [ Cướp biển vùng Caribbean ] bên trong có ba nhân vật chính, cứ việc không nhớ rõ cụ thể danh tự, lại cũng cơ bản biết là ẻo lả hải tặc thuyền trưởng, tiểu thợ rèn cùng ngực phẳng nữ chủ.

Trong đó thích hợp nhất hắn loại này hình nam , cũng chính là tiểu thợ rèn , nhân vật này giọng Anh quốc điều cũng hảo nói, hắn tại Los Angeles biểu diễn trường học thượng qua khẩu âm khóa, trong đó một hạng chính là học tập cái gọi là giọng London, nếu xác định muốn tranh đoạt nhân vật này, hoàn toàn có thể lại tiến hành luyện tập.

Vấn đề lớn nhất vẫn là danh khí, nếu không có Lord of The Rings ba bộ khúc cùng Legolas......

Matthew lắc lắc đầu, này rõ ràng không có khả năng, này hệ liệt đệ nhất bộ tháng sau liền muốn phát hành .

Lái xe mình, hắn không lại nghĩ nhiều, nếu cơ hội xuất hiện , kia liền muốn tranh một chút.

Rời đi Thiên Sứ trù tính công ty, Matthew trực tiếp đi Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học, tìm đến David - Astor, khiến hắn hỗ trợ tìm kiếm một vị xuất sắc Anh quốc khẩu âm lão sư, chuẩn bị số tiền lớn cam kết.

Này không chỉ là nhằm vào hiện tại, cũng là vì tương lai, Hollywood rất nhiều điện ảnh trung đều sẽ sử dụng giọng Anh quốc điều, tỷ như đã thả ra [ ma giới hiện thân ] trong trailer, sở hữu chủ yếu nhân vật nhất thủy giọng Anh quốc.

Matthew rất rõ ràng, đây là gia tăng chính mình cạnh tranh tư bản, mà không phải tài nguyên lãng phí.

Sau đó hắn lại đi trung tâm thể hình, tìm đến Neborah, hỏi hắn hay không nhận thức cùng điện ảnh nghề có liên quan đấu kiếm giáo luyện, mặc dù ở quay chụp [ Vua Bọ Cạp ] phía trước, Matthew tại động tác chỉ đạo Tim - Madson chỉ đạo dưới luyện tập qua kiếm thuật, nhưng loại này kiếm thuật cùng Âu thức đấu kiếm có khác biệt rất lớn.

Hơn nữa hắn mơ hồ nhớ rõ,[ Cướp biển vùng Caribbean ] trung động tác thiết kế cùng [ Vua Bọ Cạp ] gắng đạt tới tả thực hóa động tác cảnh tượng bất đồng, càng thêm biến hóa đa dạng cùng xinh đẹp.

Hắn sở làm này mấy, đều có lợi cho tương lai tranh đoạt nhân vật này.

Matthew cũng không biết là nên dùng Tiên Tri giả đi trước, vẫn là dùng người chậm cần bắt đầu sớm đến hình dung càng thêm thích hợp.

David - Astor bằng nhanh nhất tốc độ giúp hắn liên hệ đến một vị khẩu âm lão sư, sẽ mau chóng chỉ bảo hắn England khẩu âm luyện tập, Matthew phía trước có một điểm cơ sở, tương đối đến nói không tính đặc biệt khó.

Trung tâm thể hình bên này, Neborah cũng đáp ứng giúp hắn liên hệ một vị có giáo tập diễn viên kinh nghiệm đấu kiếm giáo luyện, hơn nữa nhanh chóng đúng chỗ.

Matthew chính là lợi dụng duy nhất một điểm ưu thế đến làm đủ chuẩn bị, dù sao luyện tập này mấy kỹ năng đối tương lai khẳng định có có ích.

Này mấy lại tiêu phí tuyệt bút tiền tài, may mắn hiện tại hắn không thiếu tiền.

[ Vua Bọ Cạp ] kịch tổ đã đem toàn bộ năm mươi vạn dollar thù lao thanh toán đúng chỗ, Matthew trong tay có một bút to tài chính, thanh toán điểm ấy phí tổn hoàn toàn không có vấn đề.

Thời gian đang luyện tập giọng Anh quốc cùng đấu kiếm trung nhanh chóng trôi qua, tiến vào tháng mười hai sau, hắn tạm thời buông xuống trong tay mặt khác sự, đi Black Hawk Down kịch tổ đưa tin, chuẩn bị tham gia Black Hawk Down tại Los Angeles truyền thông xem thử hội cùng điểm ánh hội đẳng mấy hạng tuyên truyền mở rộng hoạt động.

Sony Columbia ảnh nghiệp đem này bộ phim mục tiêu nhắm ngay sang năm Oscar trao giải điển lễ, bởi vậy phim công chiếu ngày tuy rằng thôi sau đến sang năm tháng một phân, nhưng tháng mười hai sẽ ở Los Angeles ngũ gia rạp chiếu phim bắt đầu điểm ánh, để lấy đến cơ bản nhất Oscar bình chọn vé vào.

Sở hữu thử chiếu, điểm ánh cùng mặt khác phương diện tuyên truyền mở rộng, kịch tổ cùng Sony Columbia ảnh nghiệp tất cả đều là vây quanh Oscar đến tiến hành vận tác.

Matthew cùng kịch tổ ký có hợp đồng, có nghĩa vụ phối hợp phim tuyên truyền mở rộng, hắn tham gia trận đầu thử chiếu hội, liền thấy được lúc trước cùng nhau tham gia quay chụp phần đông quen thuộc gương mặt.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 170: Từ Đầu Đến Cuối Cùng Với Ngươi

Los Angeles, Pasadena rạp hát trước cửa, Matthew cùng mặt khác các diễn viên đứng thành một hàng, mặc cho đối diện phần đông phóng viên chụp ảnh, mười mấy diễn viên tay đáp vai đứng chung một chỗ, tựa như Black Hawk Down tuyên truyền áp phích trung như vậy, phảng phất là vĩnh không buông tay sinh tử chiến hữu.

Một loạt nhân trung, nam chính Josh - Hartnett đứng ở trung tâm, hai bên phân biệt là Jonny Lee Miller cùng William - Fichtner, đây cũng là căn cứ phim trung vai diễn tầm quan trọng đến bài .

Matthew đứng ở William - Fichtner bên cạnh, đối mặt máy ảnh màn ảnh, trên mặt thủy chung treo huấn luyện có tố thân hòa tươi cười.

Chụp ảnh hoàn tất, phóng viên chen chúc mà lên, đem Josh - Hartnett vây quanh lên, hắn diễn viên chính [ Trân Châu cảng ] dĩ nhiên tại mùa hè phát hành, tuy rằng thu nhận từ truyền thông đến fan điện ảnh một mảnh ác bình, nhưng box office thành tích coi như là không sai, Josh - Hartnett cũng có thể nói ra danh .

So với William - Fichtner như vậy diễn viên gạo cội, cùng với rõ ràng tại xuống dốc Jonny Lee Miller, Josh - Hartnett đối phóng viên càng có lực hấp dẫn.

Gặp không có phóng viên lại đây phỏng vấn chính mình, Matthew đành phải hướng rạp hát bên trong đi, đi đến rạp hát cửa, phát hiện chế tác nhân Jerry - Bruckheimer đang bị một đám phóng viên vây quanh ở trung ương, giống như một siêu cấp cự tinh như vậy.

Đối với thương nghiệp giải trí điện ảnh, Jerry - Bruckheimer tác dụng, xác thật không thua gì một siêu cấp cự tinh.

Matthew không có trực tiếp tiến vào phòng chiếu phim, xem thời gian còn sớm, đi một chuyến WC, bởi không phải lần đầu thức, hắn cũng không có quá mức chú ý, đến phía trước tại Thiên Sứ trù tính công ty bên kia uống hai ly nước trà, lúc này đã có điểm tiểu ý, suy xét đến phim khả năng tương đối dài, vẫn là trước đi WC cho thỏa đáng.

Nam WC không ai, phóng xong thủy đi ra, Matthew đứng ở tẩy mặt trước đài rửa tay, bỗng nhiên nghe được cấp bách tiếng bước chân từ xa lại gần, tựa hồ hướng về toilet bên này mà đến, quay đầu nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn thấy Jonny Lee Miller chuyển tiến vào.

Nhìn thấy Matthew, Jonny Lee Miller một câu liền hiện ra chính mình mục đích .

“Matthew - Horner, ngươi quả nhiên ở trong này !” Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bên này.

Matthew một điểm đều không xấu hổ, cười chào hỏi,“Đã lâu không gặp , Miller.”

“Là đã lâu không gặp .” Jonny Lee Miller tiến lên đi một bước, liên tiếp chất vấn nói,“Ngươi nói băng ghi hình đâu? Ngươi vì sao trốn tránh ta? Liên điện thoại cũng không chịu tiếp?”

Matthew vẫn là kia phó bộ dáng, đối với Jonny Lee Miller mà nói không hề có cảm giác, hắn đối với tình huống hiện tại, thực ra sớm đã có chuẩn bị tâm lý,

Jonny Lee Miller thanh âm trầm thấp, lại tràn ngập phẫn nộ,“Matthew - Horner ! căn bản không có như vậy một phần băng ghi hình, đúng không?”

Matthew chớp mắt,“Ngươi muốn nghe nói thật hay là giả?”

“Ngươi tốt nhất nói thật !” Jonny Lee Miller cùng Matthew tại cùng một kịch tổ quay chụp vài tháng thời gian, hoàn toàn liền không động thủ ý tưởng,“Bằng không ta sẽ khiến ngươi hảo xem.”

“Miller.” Matthew không lại đi vòng vèo,“Ngươi đã đoán được, còn dùng ta trả lời ngươi sao?”

“Ngươi......” Jonny Lee Miller lại tiến lên một bước,“Ngươi cũng dám đùa giỡn ta?”

Từ kịch tổ bức đi Tom - Hardy, khiến hắn người đại diện ý kiến phi thường lớn.

“Ngươi giống như lầm trình tự đi?” Matthew ngược lại chất vấn hắn,“Nếu không phải các ngươi muốn tính toán ta, còn muốn chụp ghi hình, ta sẽ nói có như vậy một phần băng ghi hình sao?”

Hắn biết việc này không có gì hảo biện pháp giải quyết, nói thẳng,“Không có băng ghi hình, bất cứ băng ghi hình cũng không có. Cho nên, Miller, ngươi yên tâm hảo, không có về ngươi tình yêu lãng mạn phim hành động chảy ra .”

Matthew không tưởng tiếp tục cùng Jonny Lee Miller dây dưa không rõ, vòng qua hắn liền đi, đồng thời nói,“Băng ghi hình sự dừng ở đây, chúng ta thanh toán xong .”

“Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ !” Jonny Lee Miller ngăn lại Matthew,“Việc này còn chưa xong !”

Matthew xòe tay,“Giống nam nhân một điểm, đừng cùng đàn bà như vậy dây dưa không rõ.”

Lời này thiếu chút nữa không đem Jonny Lee Miller khí choáng, cái gì gọi chính mình dây dưa không rõ?

“Miller !” Matthew căn bản không cho hắn mở miệng cơ hội, lại giành trước nói,“Nếu ngươi cho rằng việc này còn không có hoàn, kia hảo ! thử chiếu hội chấm dứt sau, ta tại rạp hát mặt sau con hẻm bên trong chờ ngươi, chúng ta ai cũng đừng kêu nhân, giống nam nhân như vậy một chọi một giải quyết !”

Nghĩ đến Matthew tại kịch tổ quay chụp khi cường hãn biểu hiện, Jonny Lee Miller trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng.

Matthew lắc lắc đầu, cũng không quay đầu lại ly khai.

Jonny Lee Miller nhìn hắn bóng dáng, bỗng nhiên tỉnh ngộ, gã này căn bản chính là vô lại a !

Dùng gần như chơi xấu phương thức ứng phó qua Jonny Lee Miller, Matthew trực tiếp vào phòng chiếu phim, trong này nơi nơi là bình luận điện ảnh nhân hòa truyền thông phóng viên, còn có không thiếu nghiệp nội đồng hành, liền tính Jonny Lee Miller bị hắn kích thích mụ đầu, cũng sẽ không ngốc đến ở trong này truy lại đây dây dưa.

Đây là hắn có thể nghĩ đến tốt nhất ứng đối phương thức ,[ Vua Bọ Cạp ] dĩ nhiên bắt đầu hậu kỳ chế tác, rất nhanh liền sẽ tiến vào tuyên truyền kỳ, hắn tổng không thể mạo hiểm thật đem Jonny Lee Miller đánh một trận đi?

Matthew khiến James - McAvoy lý giải qua Jonny Lee Miller tình huống, gã này mấy năm gần đây hỗn đến đều không được tốt lắm, phỏng chừng không qua bao lâu khả năng liền sẽ hồi Anh quốc , đến lúc đó không thấy được , cũng liền không có phiền toái .

Duy nhất lo lắng, là Jonny Lee Miller tại Anh quốc bang hồ bằng cẩu hữu, vạn nhất bọn họ muốn giúp hắn......

Hắn lập tức lắc đầu, trừ phi quan hệ phi thường thiết, giống James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder như vậy, cùng nhau kề vai chiến đấu qua, bằng không ở trong giới này, không có lợi thúc giục mà nói, ai nguyện ý vô duyên vô cớ đi trêu chọc nhân?

Cũng không phải mỗi người đều là Van Diesel, duệ nhị ngũ bát vạn dường như, cho rằng lão tử thiên hạ đệ nhất, ai đều không để vào mắt.

Hơn nữa một khi hắn có thể thành danh, những người đó băn khoăn sẽ càng nhiều.

Tiến vào phòng chiếu phim, Matthew rất nhanh tại hàng đầu tìm đến chính mình vị trí, quay chụp khi cùng hắn thường xuyên xen lẫn cùng nhau James - McAvoy cùng Ben Foster cũng không có nhận đến mời, hắn phía trước đều là một người tại hành động, bất quá ngồi xuống sau không lâu, bên cạnh vị trí liền ngồi lên một người quen.

“Đã lâu không gặp , Orlando.” Matthew chủ động cùng Orlando - Bloom chào hỏi.

Orlando - Bloom cười cười, nói,“Nghe nói ngươi lên làm nam chính ? Chúc mừng ngươi a, Matthew.”

“Một bộ tiểu chế tác.” Matthew vẫn là cùng phía trước như vậy, cùng Orlando - Bloom tùy ý nói chuyện phiếm,“So không được ngươi,[ ma giới hiện thân ] còn không có phát hành, chỉ là mấy chi trailer, ngươi đã đỏ ! khiến ta nghĩ nghĩ, trên báo chí nói như thế nào ......”

Hắn tạm dừng một chút, còn nói thêm,“Sử thượng tối soái tối có mị lực Tinh Linh vương tử.”

Orlando - Bloom cười đến rõ ràng so vừa rồi càng thêm xán lạn , tươi cười trung bao nhiêu có điểm tự đắc.

Matthew chú ý tới, Jerry - Bruckheimer đi tới, hắn vị trí ở hàng phía trước dựa vào trung ương địa phương, tất nhiên sẽ trải qua chính mình bên này.

Ngoài miệng hắn còn tại cùng Orlando - Bloom nói giỡn, khóe mắt dư quang lại vẫn chú ý Jerry - Bruckheimer bên kia.

“Legolas !”

Đẳng Jerry - Bruckheimer tới gần thời điểm, Matthew thoáng thanh âm, dùng gần nhất luyện tập giọng London, chẳng ra cái gì cả đối Orlando - Bloom nói,“Lướt qua rét lạnh Mê Vụ sơn mạch, đi hướng sâu thẳm cổ huyệt há nham, quần sơn đỉnh Tùng Đào gào thét, gió đêm ai ngâm như đoạn tâm huyền, tinh hồng Liệt Diễm vô tận thiêu đốt, cự mộc như đuốc ở trong rừng núi lan tràn.”

Đây là hắn trước đó không lâu xem qua trong trailer một đoạn lời bộc bạch, nhớ rõ không phải đặc biệt rõ ràng, đại khái là như vậy ý tứ.

Cuối cùng, Matthew chính mình bỏ thêm một câu,“Aragorn thủy chung cùng ngươi cùng tại !”

Jerry - Bruckheimer từ Matthew trước người đi qua, nghe được một ít, quay đầu nhìn nhìn, đại khái nhớ rõ này hai rất có hình nam diễn viên, thon thả soái khí cái kia là Anh quốc diễn viên, sắp phát hành [ ma giới hiện thân ] thượng, giống như biểu diễn Legolas; Cái kia tinh tráng cường tráng Mĩ quốc diễn viên, Ridley - Scott đề cử đến kịch tổ , đặc biệt chuyên nghiệp một người trẻ tuổi, tựa hồ là gọi Matthew - Horner vẫn là Matthew - Hogger tới.

“Di......” Jerry - Bruckheimer nhìn nhiều Matthew liếc nhìn,“Giọng Anh quốc nói không sai.”

Orlando - Bloom còn tại vui tươi hớn hở cùng Matthew nói chuyện phiếm, Matthew còn nói thêm,“[ ma giới hiện thân ] cử hành lần đầu thức sao? Ta có thể đi tham gia sao?”

Hắn mục đích rất đơn giản, đi [ ma giới hiện thân ] lần đầu thức cọ điểm nhiệt độ.

“Có lần đầu thức.” Orlando - Bloom nghĩ nghĩ, nói,“Ta chỉ có thể giúp ngươi hỏi một chút, đừng ôm quá lớn hi vọng.”

Matthew khoa tay múa chân gọi điện thoại thủ thế,“Có tin tức thông tri ta, ta dãy số vẫn không biến.”

Hai người lại nói vài câu, phát hiện Jerry - Bruckheimer tại kịch tổ tin tức quan cùng đi dưới, đi lên màn ảnh bên dưới tiểu vũ đài, tựa hồ có lời muốn nói.

Phía trước có cnn linh tinh truyền thông nghi ngờ, đối với Black Hawk Down này bộ phim mang đến không nhỏ áp lực, Jerry - Bruckheimer đặc rõ ràng là tại nhằm vào phương diện này.

“Rất nhiều người đều tại nghi ngờ, chúng ta vì cái gì muốn quay chụp như vậy một bộ phim ! này bộ hao tổn của cải 9000 vạn dollar phim mục đích đương nhiên không chỉ là vì tái hiện lịch sử !”

Mọi người đều biết, Jerry - Bruckheimer cùng Mĩ quốc quân đội hợp tác chặt chẽ, từ [ The Rock ] đến [ tận thế ] lại đến [ Trân Châu cảng ], sau lưng đều có thể nhìn thấy Lầu Năm Góc bóng dáng. Hắn mà nói cũng rất có thể thể hiện điểm này,“Này bộ phim đem không chút nào hàm hồ thuyết minh Mĩ quốc vĩnh viễn không nên trở thành một cô lập chủ nghĩa quốc gia, đem kia vài chỉ thông qua cnn tin tức đưa tin lý giải lần này sự kiện mọi người mở ra hai mắt !”

Lời hắn nói ngắn gọn mà hữu lực, ở trong này một 911 sự kiện phát sinh không lâu thời khắc, cũng phi thường phù hợp toàn bộ xã hội đại tình thế.

Sau đó, phim bắt đầu chiếu phim, hình ảnh phong cách cực độ tả thực, gần như chân thật thể hiện năm đó Mogadishu chi chiến.

Đây là Mĩ quốc tự Việt Nam chiến tranh tới nay duy trì liên tục thời gian dài nhất một lần mặt đất chiến tranh, thương vong cũng tối thảm trọng, nhưng phim trọng điểm triển lãm không phải này mấy, mà là một lần lại một lần cường điệu “Vô luận sinh tử, sở hữu huynh đệ đều phải trở về, quyết không buông tay bất cứ một đồng bào”......

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 171: Tồn Tại Cảm Phi Thường Thấp

Tại đây phía trước, Matthew không có xem qua phim, cũng không biết thành phiến đến cùng sẽ là cái dạng gì, chỉ là phỏng đoán giống Ridley - Scott như vậy nổi tiếng đạo diễn, khẳng định sẽ không hoàn toàn dựa theo nguyên tác quay chụp, trong đó tất nhiên gia nhập độc thuộc về thứ của mình.

Sự thật cũng chính là như thế, Ridley - Scott ở trong phim rõ ràng là có chính mình góc độ , đó chính là trong phim lặp lại cường điệu qua “Đồng chí chi tình”.

Quân Mỹ tại lần này hành động trung, vốn là vì đuổi bắt dân binh thủ lĩnh Aidid mà phát động một lần đột kích hành động, lại bởi vì tin tức không xác thật, ngược lại lọt vào Somalia dân binh vây quanh, quân Mỹ phương diện bởi vì chiến thuật không thoả đáng, khiến cho cần cứu viện binh lính nhân số không ngừng gia tăng.

Ridley - Scott trên cơ bản đem chỉnh thể chiến thuật vấn đề cắt rớt, tự nhiên cũng sẽ không bày ra Somalia dân binh quan điểm, chủ yếu thủ kính quân Mỹ binh lính tại mưa bom bão đạn trung, như thế nào không để ý an nguy đánh về phía bị vây khốn bộ đội, hơn nữa do tối cao chỉ huy đến nhất tuyến binh lính đều kiên quyết ôm chặt “Quyết sẽ không có bất cứ đồng chí bị vứt bỏ” tín niệm -- cho dù là thi thể cũng muốn cứu trở về đến.

Đương nhiên, này cũng có khả năng là Jack - Bruckheimer kiệt tác, chung quy Ridley - Scott không có cuối cùng cắt nối biên tập quyền, mà trước mắt xã hội tình thế, như vậy nội dung cũng có thể lớn nhất hạn độ khiến công chúng sở nhận.

Matthew chỉ là kịch tổ nội một phổ thông diễn viên, cự ly kịch tổ quyết sách tầng phi thường xa xôi, này mấy cũng đều là nhìn phim, kết hợp trước mắt xã hội chính trị hoàn cảnh phỏng đoán.

Sự thật rốt cuộc là như thế nào, có lẽ chỉ có Ridley - Scott cùng Jerry - Bruckheimer mới biết được.

Phim chiếu phim đến cuối cùng, Matthew nhìn thấy chính mình đóng vai nhân vật phi thường thâm trầm cùng Josh - Neihart đối thoại.

“Chúng ta là vì đồng bào huynh đệ liều mạng, liền đơn giản như vậy !”

Huth trung sĩ câu này lời kịch, lại đột hiển chỉnh bộ phim chủ đề.

Đây không phải một bộ phản chiến điện ảnh, ít nhất Matthew xem qua sau không cho rằng đây là cái gọi là phản chiến điện ảnh.

“Giống như vậy xem mà nói......” Hắn nhìn trên màn ảnh chính mình đóng vai Huth trung sĩ mặt bộ đặc tả, trong lòng nói thầm,“Của ta kỹ xảo biểu diễn cũng không kém nha !”

Vì quay chụp này màn ảnh, trước sau nhiều lần như vậy ng, bị hắn tự động xem nhẹ .

Trên màn ảnh xuất hiện phiến vĩ phụ đề, Matthew đơn giản hồi ức một chút, so với Ridley - Scott quay chụp số lượng trên ngàn màn ảnh, phim chỉ là dùng rất ít một bộ phận, hơn nữa Huth trung sĩ cùng mặt khác tam giác châu đội viên theo sau phản hồi chiến trường vai diễn, tất cả đều bị cắt đi .

Điện ảnh tình tiết là đến cứu viện bộ đội tới sân thể dục kết thúc , nhưng kịch bản cùng nguyên tác trung đến nơi đây còn không có kết thúc.

Đặc biệt là nguyên tác trung, đối sau phát sinh sự tình còn có chi tiết miêu tả, Somalia dân binh tù binh Hắc Ưng phi cơ trực thăng điều khiển viên Michael Durant, tính toán dùng hắn đến trao đổi bị bắt đi Somalia tù phạm, thế nhưng tại bọn họ chuẩn bị đem Michael Durant đưa đến bọn họ thôn trang khi, trên nửa đường bị địa phương cường đạo chặn cướp, này mấy cường đạo đoạt đi Michael Durant, muốn dùng hắn đến trao đổi tiền chuộc.

Michael Durant bị đưa đến một đống phòng ở bên trong, tại máy quay phim tiền bị thẩm vấn cùng chưởng vả, này băng ghi hình cùng Somalia nhân vũ nhục quân Mỹ thi thể băng ghi hình sau này cùng nhau bị đưa đến cnn tại Mĩ quốc truyền phát, dẫn phát sóng to gió lớn, dẫn đến Clinton chính phủ không thể không rút quân.

Somalia dân binh phương diện, tại Aidid thanh toán Michael Durant tiền chuộc sau, Michael Durant bị chuyển dời đến Aidid tuyên truyền bộ trưởng chỗ ở, năm ngày sau hắn tiếp nhận quốc tế hội Chữ thập đỏ một đại biểu bái phỏng cùng Anh quốc, Pháp quốc tin tức phóng viên phỏng vấn, sau đó tại mười ngày sau, hắn cùng với bị quân Mỹ bắt được Aidid quan viên tiến hành trao đổi, về đến gia hương cũng nhận đến anh hùng thức hoan nghênh.

Nguyên tác tình tiết đến nơi đây mới xem như kết thúc.

Bất quá, Matthew cũng biết phim cùng văn tự bất đồng, không có khả năng toàn bộ nhét vào quá nhiều nội dung, Ridley - Scott cùng Jerry - Bruckheimer khẳng định muốn có điều lấy hay bỏ.

Mark - Bowden nguyên tác trung còn phỏng vấn rất nhiều Somalia nhân, có rất nhiều nội dung là từ Somalia nhân góc độ nhìn trận chiến đấu này , nhưng toàn bộ bị vứt bỏ không cần.

Nói đến cùng, này chung quy là một bộ Mĩ quốc điện ảnh, vẫn là tiếp nhận Lầu Năm Góc giúp chiến tranh điện ảnh.

Phòng chiếu phim bên trong vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, Matthew theo kịch tổ mặt khác nhân viên cùng nhau đứng lên vỗ tay, không đi nói cái gì loạn thất bát tao bối cảnh cùng thời sự chính trị vấn đề, đan từ điện ảnh góc độ nhìn, ít nhất hắn cho rằng đây là một bộ phi thường phấn khích chiến tranh điện ảnh.

Nếu khiến hắn chính mình bình phán, hắn cảm giác có thể đưa vào đến kinh điển hàng ngũ trung, tuy rằng phán đoán kinh điển tiêu chuẩn càng nhiều căn cứ vào bỏng phim.

Theo sau, rất nhiều khách quý, truyền thông phóng viên cùng bình luận điện ảnh giới chuyên gia đi đến hàng phía trước, cùng kịch tổ tiến hành đơn giản trao đổi.

Matthew tự nhiên không ở trao đổi hàng ngũ trong, cơ bản đều ở bên xem, thậm chí mặt sau liên thử chiếu tin tức tuyên bố sẽ đều không có tham gia, diễn viên chỉ đi Josh - Hartnett cùng William - Fichtner hai người, liên Jonny Lee Miller cùng Orlando - Bloom cũng không có tiến vào tin tức thính.

Này cùng phim phong cách có quan hệ, xem xong phim sau, dù cho Matthew chuyên nghiệp tiêu chuẩn không tính là rất cao, lại cũng có thể nhìn ra được đến, diễn viên cùng nhân vật tại Black Hawk Down trung tồn tại cảm phi thường thấp.

Thậm chí tại kịch liệt chiến đấu trường hợp cùng Mogadishu phố lớn ngõ nhỏ trung, chỉ có thể nhìn đến một đám hạng nặng võ trang Mĩ quốc đại binh, căn bản phân không ra ai là ai.

Tuy rằng quay chụp khi Ridley - Scott cố ý khiến đạo cụ sư tại đối ứng trên mũ giáp đánh dấu nhân vật danh tự, nhưng kia tuyệt không so diễn viên che giấu tại khói thuốc súng cùng rằn ri hạ mặt hảo nhận.

“Hoàn hảo......” Matthew rời đi Pasadena rạp hát thời điểm, còn có chút cảm khái,“Ta cuối cùng kia đoạn đặc tả màn ảnh mặt rất rõ ràng.”

Nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác đến, này tựa hồ không nhiều lắm tác dụng, Ridley - Scott cùng Jerry - Bruckheimer vi phim xác định tự sự phong cách, rõ ràng lựa chọn nhận việc mà chẳng phải chính là nhân, cũng chính là lấy tương đối hoàn chỉnh phương thức đến biểu hiện sự kiện toàn quá trình, mà không được mắt ở nội bộ cá biệt nhân vật đắp nặn, tuy rằng trong phim quân Mỹ các bộ đội chủ thể đều có ít nhất một vị chủ yếu nhân vật, tỷ như hắn đóng vai Huth trung sĩ, nhưng này mấy nhân vật tính cách, bối cảnh vẫn chưa bị cường điệu miêu tả.

Xác thực điểm đến nói, đây là bộ bày ra quân Mỹ chỉnh thể, mà tương đối xem nhẹ cá thể chiến tranh điện ảnh.

Có lẽ là trường kỳ thông qua băng ghi hình quan sát người khác biểu diễn thói quen , Matthew xem điện ảnh khi, đã rất khó lại như từng như vậy, lấy thuần túy người xem ánh mắt nhìn , luôn là sẽ không tự giác tiến hành phân tích, dù cho hắn biết này mấy cái gọi là phân tích đều lưu mặt ngoài.

Này cũng không có biện pháp, hắn chuyên nghiệp trình độ trước mắt còn phi thường hữu hạn.

Về đến trong nhà, Matthew trước tiên đổi mới Blog, viết một đoạn về Black Hawk Down bác văn, lại đặt mấy tấm chính mình biểu diễn Huth trung sĩ nhân vật áp phích, sau đó thượng truyền đến cá nhân trên blog.

Hắn Blog chú ý nhân số còn không có qua vạn, nói lên tuyên truyền tác dụng cũng tương đối hữu hạn, đại bộ phận lại đây chú ý , cũng đều là bởi vì [ Vua Bọ Cạp ].

Matthew cũng không sốt ruột, biết bây giờ còn không phải về sau, loại này internet xã giao truyền thông phấn ti cần chậm rãi tích lũy, sau đó thời gian đến , liền có khả năng đến một lần đại bùng nổ.

Theo sau thời gian bên trong, hắn trước sau tham gia nhiều trường Black Hawk Down truyền thông hội, thử chiếu cùng điểm ánh, cũng nhận qua mấy cái phóng viên phỏng vấn, còn đi lên một ít báo chí, đặc biệt là đóng vai Huth trung sĩ cuối cùng trang thâm trầm đặc tả, thường thường liền bị truyền thông trang web lấy ra sử dụng, coi như là cọ đến không thiếu nhiệt độ.

Universal ảnh nghiệp cùng [ Vua Bọ Cạp ] kịch tổ cũng mượn cơ hội này triển khai một vòng tuyên truyền thế công, liên tiếp đem Vua Bọ Cạp áp phích cùng Huth trung sĩ hình ảnh liên hệ cùng một chỗ.

Matthew tại hai kịch tổ gian đổi tới đổi lui, ngược lại cũng ở trên truyền thông hỗn đến một ít trang.

Một phương diện khác, hắn muốn đi Lord of The Rings kịch tổ cọ nhiệt độ ý tưởng không có thực hiện, Orlando - Bloom gọi điện thoại lại đây, báo cho biết không có giúp hắn lấy đến lần đầu mời.

Matthew cũng không để ý, loại này nhiệt độ có thể cọ đến tốt nhất, cọ không đến liền tính .

So sánh dưới, đối với biểu diễn [ Vua Bọ Cạp ] cùng Black Hawk Down, hắn chú ý càng nhiều.

[ Vua Bọ Cạp ] đang tại tiến hành hậu kỳ chế tác, theo hắn lý giải, đã bắt đầu hậu kỳ cắt nối biên tập, bất quá hắn không có khả năng nhúng tay hậu kỳ chế tác, đừng nói là hắn , liên đạo diễn Chuck - Russell cũng không có tham dự hậu kỳ chế tác.

Black Hawk Down tắc bắt đầu tại Los Angeles ngũ gia rạp chiếu phim trong điểm ánh, bởi phát hành quy mô hữu hạn, tỷ lệ chỗ ngồi tương đối khả quan, so tỷ lệ chỗ ngồi càng thêm lóa mắt , còn lại là phim chuyên nghiệp đánh giá.

Vô luận là bình luận điện ảnh nhân, vẫn là chuyên nghiệp truyền thông, đối Black Hawk Down đánh giá cơ bản lấy ngay mặt vi chủ.

Matthew liền tại báo chí tạp chí từng nhìn đến đại lượng ngay mặt đánh giá.

“[ Hắc Ưng hạ xuống ] cũng không phải một bộ đơn thuần phản chiến điện ảnh, Ridley - Scott đem đạo diễn thành phim tài liệu như vậy, chân thật tái hiện Somalia Mogadishu kia lâu dài một ngày đêm, vô luận là Mĩ quốc đại binh đối mặt tuyệt cảnh khi đủ loại tâm tính, vẫn là đối thành thị võ trang bạo lực phúc phúc đặc tả, này làm người ta giận sôi chân thật tính cùng sau lưng lộ ra sâu xa ý nghĩa, đều chú định đây là bộ ảnh sử thượng riêng một ngọn cờ phim chiến tranh !”

Phim tương đối xuất sắc danh tiếng, cũng khiến Sony Columbia ảnh nghiệp đại lực tuyên truyền tạo thế, bọn họ muốn cho này bộ phim trùng kích Oscar kế hoạch phi thường rõ ràng.

Có nhà phê bình điện ảnh thậm chí đề nghị các đài truyền hình lịch sử kênh lấy này phiến thay thế tương quan phim phóng sự, cho rằng so sánh dưới, Black Hawk Down miêu tả càng chuẩn xác, càng tỉ mỉ xác thực.

So với phim bản thân, diễn viên nhận đến chú ý ít hơn nhiều hơn nhiều, đừng nói Matthew này bài danh cũng không dựa vào phía trước vai phụ , ngay cả nam chính Josh - Hartnett cũng không có thu đến bao nhiêu truyền thông khen ngợi.

Này bộ phim tình tiết, hoàn toàn áp qua diễn viên.

Có lẽ bình luận điện ảnh nhân hòa rất nhiều người xem thích nhìn thấy loại tình huống này, nhưng đối Matthew này mấy diễn viên đến nói, đây không phải cái gì hảo hiện tượng.

May mà liền tính nhân vật tương đối hình dẹt hóa, Black Hawk Down nếu có thể ở box office thị trường cùng trên Oscar có hành động mà nói, cũng có thể trở thành rất nhiều chủ yếu các diễn viên một bút huy hoàng tư lịch.

Đặc biệt là đối với Matthew mà nói, dày tư lịch, có lợi cho hắn đối nào đó nhân vật tranh đoạt.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 172: Legolas Aura

“Scott đạo diễn, cám ơn ngươi cho ta cơ hội.”

Đây là Black Hawk Down một hồi truyền thông hội, Matthew chủ động tìm đến Ridley - Scott, biểu đạt chính mình cảm kích,“Nếu không phải Gladiator trung của ngươi giúp, cũng sẽ không có hiện tại ta.”

“Không cần khách khí.” Ridley - Scott nhớ rõ Matthew, không nói Helen - Hermann quan hệ, tại Morocco trường quay, đây là cho hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu nhất diễn viên, chuyên nghiệp cố gắng, thân thể tố chất tại nhất chúng diễn viên trung nổi bật, từ màn ảnh trông được quá khứ, khi đó hắn giống như là chân chính tam giác châu đội viên. Hắn đối Matthew gật gật đầu,“Đây là ngươi cố gắng nên được .”

Gặp Ridley - Scott đối với chính mình thái độ không sai, Matthew cùng hắn nhiều lời vài câu, đây cũng là hắn tới được mục đích chi nhất, bởi vì Jerry - Bruckheimer có khả năng lại đây tìm Ridley - Scott.

So với tại trường quay khi trao đổi qua nhiều lần Ridley - Scott, hắn cùng Jerry - Bruckheimer không thể nói được lời, Jerry - Bruckheimer xuất hiện ở Morocco trường quay số lần cũng không phải rất nhiều, hơn nữa chưa bao giờ can thiệp diễn viên cùng Ridley - Scott công tác.

Matthew tại trường quay quay chụp khi, cũng không khả năng tùy tiện chạy đến tại xa xa bàng quan Jerry - Bruckheimer bên cạnh chắp nối, tựa như Helen - Hermann theo như lời , song phương tầng cấp chênh lệch quá xa .

Hắn cùng Ridley - Scott hàn huyên vài câu, Jerry - Bruckheimer quả nhiên thoát khỏi phóng viên dây dưa, đi tới.

Jerry - Bruckheimer nếu chủ động lại đây , Matthew lập tức chủ động chào hỏi,“Ngươi hảo, Bruckheimer tiên sinh.”

“Ngươi hảo, Matthew.” Jerry - Bruckheimer đối với hắn gật gật đầu.

Hắn khách sáo một câu, có thể nhìn ra Jerry - Bruckheimer có chuyện muốn cùng Ridley - Scott đàm, không có bất cứ do dự, nhanh chóng cáo từ rời đi.

Có một số việc không thể sốt ruột, bằng không khẳng định hoàn toàn ngược lại, tối thiểu hắn đã tại Jerry - Bruckheimer trước mặt lăn lộn quen mặt.

“Rất thức thời một người trẻ tuổi.” Jerry - Bruckheimer mắt nhìn Matthew rời đi bên kia, thuận miệng nói,“Ta nhớ rõ ngươi đối với hắn đánh giá rất cao.”

Ridley - Scott khẽ gật đầu,“Tại Morocco trường quay, hắn là kịch tổ phát huy xuất sắc nhất một diễn viên.”

Jerry - Bruckheimer không lại đề Matthew, ngược lại cùng Ridley - Scott nói lên phim xung áo sự tình.

Matthew đi đến trong một góc, bất động thanh sắc nhìn Ridley - Scott cùng Jerry - Bruckheimer bên kia, giống Jerry - Bruckheimer loại này kim bài người sản xuất, hắn tuyển diễn viên tiêu chuẩn thực ra không khó phán đoán.

Hắn cùng Helen - Hermann chuyên môn nghiên cứu qua Jerry - Bruckheimer gần nhất mấy năm nay đảm nhiệm người sản xuất chế tác phim, từ [ The Rock ] trù bị khi Don Simpson cúp bắt đầu, Jerry - Bruckheimer triệt để độc lập, không tính tham dự sản xuất phim, đan nói hắn độc lập sản xuất tác phẩm, trước sau có Armageddon,[ không trung ngục giam ] cùng [ Trân Châu cảng ], này mấy phim không có ngoại lệ là thương nghiệp giải trí đại phiến.

Trong đó hình nam cơ hồ là tiêu xứng, Nicolas Cage, Sean - Connelly, Bruce - Willis, Ben Affleck, Josh - Hartnett đợi đã (vân vân), vừa có thành danh ngôi sao, lại có tân nhân diễn viên.

Nhưng không có ngoại lệ, này mấy diễn viên bao gồm lấy qua Oscar ảnh đế Nicolas Cage ở bên trong, đều không lấy kỹ xảo biểu diễn trứ danh, mà mỗi một đều là dáng người cường tráng, mặt bộ hình dáng góc cạnh rõ ràng cường tráng hình nam nhân, không có một là bơ tiểu sinh.

Bởi vậy không khó nhìn ra Jerry - Bruckheimer chọn lựa nam diễn viên tiêu chuẩn, hoặc là nói là thích loại hình.

Vì sao tại tiểu thợ rèn thượng liền thay đổi đâu? Chẳng lẽ bởi vì Orlando - Bloom là người Anh, phù hợp nhân vật thiết lập?

Loại sự tình này Matthew cũng không địa phương đi đoán, bất quá từ trước mắt phân tích cùng thực tế tình huống đến xem, hắn loại hình này diễn viên, so Orlando - Bloom càng phù hợp Jerry - Bruckheimer thẩm mỹ.

Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là hảo sự, dựa theo Hollywood truyền thống quan niệm, một thân thủ cao minh thợ rèn, mỗi ngày đều phải vung đại chùy rèn sắt nhân, làm sao có khả năng là bơ tiểu sinh đâu?

Matthew rời đi tổ chức truyền thông chiêu đãi hội khách sạn khi, còn tại suy xét chuyện này, ngồi trên ô tô thời điểm, đột nhiên nhìn thấy đường bên cạnh cự đại biển quảng cáo thượng dán [ ma giới hiện thân ] áp phích, nháy mắt minh bạch lại đây.

Legolas !

Chỉ sợ là nhân vật này mang cho Orlando - Bloom aura gia thành nhiều lắm.

Giống như Orlando - Bloom tại Lord of The Rings ba bộ khúc tối hỏa vài năm bên trong, biểu diễn không thiếu đại chế tác điện ảnh, hắn xem qua liền có Ridley - Scott kia bộ thời Trung Cổ phim chiến tranh cùng với dẫn phát Troy chiến tranh cái kia vương tử.

Chỉ là gã này thời vận không tốt, cuối cùng không có trở thành nhất tuyến.

Tuy rằng Helen - Hermann nói Walt Disney cùng Jerry - Bruckheimer còn không có khai làm kịch bản, nhưng Matthew căn cứ đi đến bên này phát sinh sự phỏng đoán, tiểu thợ rèn nhân vật này 90% sẽ xuất hiện, loại này mỗi ngày vung đại chùy tạp thiết nhân, dựa theo bình thường tình huống đến nói, nhất định là vạm vỡ tinh tráng nam nhân, vấn đề là Orlando - Bloom Legolas aura......

Này aura thật sự rất khó giải.

Matthew gãi gãi đầu, phát động ô tô rời đi, chỉ chờ mong [ Vua Bọ Cạp ] có thể so Universal ảnh nghiệp mong muốn càng thành công một ít, như vậy hắn mới có thể có đối kháng Legolas aura tiền vốn.

Hiện tại giai đoạn này,[ Vua Bọ Cạp ] tuyên truyền không ôn không hỏa, chung quy phim muốn tới 2002 năm 4 tháng phát hành, hiện tại mới 2001 năm 12 tháng, thời gian còn sớm đâu.

May mà Helen - Hermann có tin tức, Walt Disney cùng Jerry - Bruckheimer còn tại ban sơ lên kế hoạch giai đoạn, liên nhân vật cùng kịch bản cũng không có xác định, cự ly thông báo tuyển dụng diễn viên cũng rất xa.

Hơn nữa làm một người đại diện, Helen - Hermann cứ việc đối với này Cướp biển vùng Caribbean hạng mục cùng với Stephen - Sommers quái vật điện ảnh ôm có thật lớn chờ mong, lại cũng không có treo cổ tại đây mặt trên, theo Matthew biết, nàng vẫn chú ý trong giới được duyệt tân hạng mục, từ giữa tìm thích hợp hắn công tác.

Phương diện này có Helen - Hermann phụ trách, Matthew càng nhiều vẫn là làm tốt sung túc chuẩn bị.

“Chú ý ngươi cước bộ, cước bộ di động nhất định phải mau !”

Westwood khu trung tâm thể hình tầng ba bên trong, một danh hơn ba mươi tuổi trung niên nam tử nhắc nhở Matthew chú ý hạng mục công việc,“Chân phải ở phía trước, mũi chân hướng ra phía ngoài; Chân trái ở phía sau, mũi chân hướng vào phía trong; Hai chân thành góc vuông, hai chân khoảng thời gian ly ước rộng bằng vai !”

Matthew cầm trong tay một thanh giả cổ Âu thức bội kiếm, lập tức dựa theo giáo luyện yêu cầu dọn xong tư thế, phía trước một đoạn thời gian bên trong, hắn làm đại lượng cơ sở tính huấn luyện, này vẫn là lần đầu tiên tiến hành chân chính cầm kiếm luyện tập.

Tại hắn đối diện, còn lại là luyện tập Âu thức đấu kiếm một chuyên dụng giả nhân, Matthew trong tay bội kiếm, chỉ hướng giả nhân.

Đại khái là động tác không đúng, giáo luyện lại hô,“Chân trước đầu gối ở phía trước chân bối đường vuông góc thượng, chân sau đầu gối ở phía sau mũi chân đường vuông góc thượng, thân thể trọng tâm ở hai chân ở giữa. Cầm kiếm tay lòng bàn tay hướng vào phía trong tà phía trên, thân kiếm cùng cẳng tay tại cùng trên đường thẳng, mũi kiếm cùng chính mình cổ họng cao bằng, thân kiếm, cẳng tay, cánh tay cùng thân thể bảo trì tại cùng túng thượng !”

Matthew lập tức dựa theo giáo luyện yêu cầu đi làm.

So với chuyên nghiệp đấu kiếm tuyển thủ, vị này giáo luyện tại Hollywood kịch tổ huấn luyện qua diễn viên kiếm thuật, hắn từng tại [ Zoro mặt nạ ] động tác chỉ đạo tiểu tổ bên trong đãi qua, tuy rằng chỉ là một trợ lý, nhưng hiểu được Hollywood điện ảnh cần là cái dạng gì kiếm thuật.

Hàng đầu chính là động tác muốn tiêu sái xinh đẹp, từng cái tư thế bày ra đến đều đặc biệt khốc.

Giáo luyện cùng Matthew từng có đủ nhiều trao đổi, Matthew cũng đồng ý hắn loại này quan điểm, Hollywood cổ trang động tác trường hợp trên cơ bản chia làm hai loại, một loại là cùng loại [ Vua Bọ Cạp ] cùng Lord of The Rings ba bộ khúc trung Aragorn tả thực lực lượng phái, một loại khác chính là đa dạng xinh đẹp phái.

Không hề nghi ngờ,[ Cướp biển vùng Caribbean ] càng thêm thiên hướng về sau một loại.

Đây không phải chỉ có thể đứng ở một điều Kiếm đạo bên trên chức nghiệp hóa thi đấu, Matthew huấn luyện càng thêm linh hoạt đa biến, giáo luyện lại càng không là chết cân não nhân, theo sau cầm lấy một khác đem bội kiếm, chỉ bảo lên Matthew dùng kiếm chiêu thức.

Này mấy chiêu thức có nhất định thực chiến tính, nhưng càng nhiều là vì xinh đẹp.

Vì xinh đẹp đùa giỡn đi ra kiếm chiêu, cũng không cần Matthew có quá cường cơ sở, hơn nữa tại Matthew lý giải trung, này cùng quyền kích và tự do vật lộn không hẳn không có tương thông chỗ.

Này đều cần nghĩ biện pháp đánh bại đối thủ, cần quan sát cùng phân tích địch ta ưu khuyết, tránh đi đối thủ phong mang, vô hạn lợi dụng nhược điểm, dẫn đường hắn đến thích hợp nhất cự ly, góc độ, tư thế đến phát động hiểu ý một kích, thậm chí là lợi dụng chính mình nhược điểm bố một song trọng cạm bẫy.

Đương nhiên chiến thuật không thể vẫn dùng như vậy , trừ phi đối thủ của ngươi ngốc, như vậy liền cần không ngừng vì chính mình bố trí phá địch diệu kế, cái này cũng là Matthew nhận này mấy huấn luyện để cho hắn trầm mê bộ phận.

Huấn luyện vẫn tiến hành đến tiếp cận năm điểm, mới tuyên cáo kết thúc, giáo luyện rời đi sau, Matthew thu thập đồ đạc, đi ra Neborah chuyên môn vì hắn chuẩn bị này huấn luyện dùng phòng.

Trung tâm thể hình là mở cửa làm sinh ý , chỉ cần chịu trả tiền, cung cấp nơi hoàn toàn không là vấn đề.

Matthew hạ đến tầng hai, chuẩn bị cùng Neborah chào hỏi liền về nhà, tiến vào quyền kích huấn luyện quán khi, phát hiện Neborah tại cùng một thoạt nhìn cũng rất khỏe mạnh trẻ tuổi nhân nói.

“Hải, Matthew.” Neborah chủ động vẫy tay,“Đây là muốn đi sao?”

Matthew đi qua,“Chuẩn bị về nhà, buổi tối còn có khẩu âm khóa muốn lên.”

“Cho ngươi giới thiệu bằng hữu nhận thức.” Neborah ngược lại nhìn về phía cái kia khỏe mạnh trẻ tuổi nhân,“Đây là Fox - Sherman, của ta một vị bằng hữu.”

Tiếp, hắn lại giới thiệu Matthew,“Đây là Matthew - Horner, Hollywood ngày mai chi tinh.”

Matthew chủ động cùng hắn nắm tay, song phương lần đầu tiên gặp mặt, vừa nhận thức, phần mình khách sáo vài câu, này gọi là Fox - Sherman nhân liền chủ động ly khai.

“Hắn là ai?” Matthew hảo kỳ hỏi,“Ngươi thế nhưng chủ động giới thiệu cho ta.”

Neborah cố ý hạ giọng, nói,“Ta rất sớm phía trước liền nhận thức hộ khách, một chân chính kẻ có tiền, nhà hắn bên trong là làm dầu mỏ sinh ý , nghe nói cố ý đầu tư điện ảnh sản nghiệp, chờ ngươi tương lai trở thành ngôi sao, nói không chừng có thể từ hắn chỗ đó kéo đầu tư.”

Matthew nhún vai,“Vẫn là tương lai nói sau đi.”

Người nọ một bộ khôn khéo dạng, lấy hắn hiện tại danh khí, kéo đầu tư loại sự tình này căn bản không hi vọng, bất quá về sau cũng có thể cùng hắn nhiều tiếp xúc dưới, nói không chừng tương lai liền có thể dùng đến.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 173: Có Xung Đột

Tại trung tâm thể hình tắm rửa đổi qua quần áo, Matthew lại đi Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học, hiện tại hắn một tuần năm ngày, mỗi đêm đều sẽ tại chuyên nghiệp lão sư phụ đạo dưới, tiến hành hai giờ khẩu âm luyện tập, theo thời gian trôi qua, thêm kiên trì không ngừng nỗ lực, hắn giọng Anh quốc cũng dần dần nói được hữu mô hữu dạng.

Lễ Giáng Sinh phía trước, Matthew riêng lại rời đi Los Angeles, bay đi Canada Toronto, muốn đi gặp Britney, Britney hành trình phi thường khẩn trương, từ đệ nhị album phát hành tới nay, trong khoảng thời gian này cơ hồ đều là tại khách sạn, phi cơ cùng hoạt động hiện trường vượt qua, trừ trung gian hắn chuyên môn nhìn qua nàng một lần, hai người liền không tái kiến qua.

Matthew nguyên bản là tính toán hai người cùng nhau vượt qua này lễ Giáng Sinh, không nghĩ tới hắn hạ phi cơ, di động vừa khởi động máy, liền tiếp đến Britney hơn nửa giờ trước phát tới được khẩn cấp tin nhắn, đĩa nhạc công ty lâm thời thay đổi hành trình, muốn nàng đi New York tham gia trên quảng trường Thời Đại tổ chức tân niên kỷ niệm hoạt động, muốn rời đi Toronto .

Hắn nhanh chóng gọi cho Britney dãy số, bên kia nhắc nhở tắt máy, giống như lên phi cơ.

Tại sân bay bên trong xem xét dưới bay đi New York chuyến bay, đại khái nửa giờ trước có bay đi New York chuyến bay, Matthew gọi điện thoại cố vấn một chút Britney tại Toronto vào ở khách sạn, Britney đoàn người đã lui phòng.

Ngồi ở sân bay cảng hàng không trên băng ghế, Matthew có điểm vò đầu, lại đánh Britney công vụ điện thoại, vẫn là nhắc nhở tắt máy.

Hắn đợi thật dài thời gian, suy tính bên kia phi cơ hẳn là đến , lại gọi cho Britney điện thoại, lần này có rất sắp có nhân chuyển được .

“Xin lỗi, Matthew.” Bên kia truyền đến Britney ép tới rất thấp thanh âm,“Đĩa nhạc công ty vừa tiếp đến mời, ta cũng không có biện pháp.”

“Không quan hệ.” Nghe được Britney thanh âm, Matthew an lòng không thiếu,“Công tác trọng yếu.”

“Ân.” Bên kia Britney còn nói thêm,“Này liền muốn ra sân bay , bên ngoài tất cả đều là fan nhạc, ta muốn treo.”

Nàng lại bỏ thêm một câu,“Chờ ta bận rộn xong này một trận, ta đi Los Angeles tìm ngươi.”

Matthew biết cũng chỉ có thể như vậy , nói,“Kia hảo, ta tại Los Angeles chờ ngươi.”

Bên kia Britney cúp điện thoại, Matthew thu hồi di động, kéo rương hành lý đi sửa ký phản hồi Los Angeles vé máy bay, hôm đó buổi chiều liền về Los Angeles.

Hắn sinh hoạt lại khôi phục như cũ, huấn luyện, học tập cùng với mỗi ngày buổi tối cùng Britney thông điện thoại, ngẫu nhiên phối hợp [ Vua Bọ Cạp ] kịch tổ đẩy vào một chút phim tuyên truyền.

Thời gian rất nhanh liền tiến vào 2002 năm, Matthew đi đến bên này cũng ba năm , này ba năm bên trong phát sinh biến hóa rất nhiều, lớn nhất biến hóa không hơn hắn từ không xu dính túi tiểu tử nghèo, trở nên có được vài chục vạn dollar tài sản, do người qua đường diễn viên trở thành nam chính.

Hắn cự ly thành danh không thể nghi ngờ càng ngày càng gần .

Đương nhiên, thất bại mà nói, chờ đợi hắn chính là Thâm Uyên.

Sau đó, có nhân sinh trung thứ nhất bạn gái, tuy rằng hai người đều phi thường bận rộn, một năm gặp mặt số lần hữu hạn, nhưng cũng ở bên này có vướng bận.

Ba năm thời gian, hắn cũng dần dần thói quen USA xã hội bầu không khí cùng kiểu dáng Âu Tây sinh hoạt, tư tưởng cùng suy xét vấn đề phương thức, nhận đến hoàn cảnh ảnh hưởng, cũng tại phát sinh biến hóa.

Nhưng Matthew rất rõ ràng, mục tiêu của chính mình vẫn không có biến qua, hơn nữa cự ly mục tiêu càng gần một bước.

Tiến vào 2002 năm sau, Matthew chủ yếu chú ý sự tình có tam phương diện, một là Britney thông cáo, New York hành về sau, nàng lại đi Âu Châu; Hai là Cướp biển vùng Caribbean hạng mục, bên kia tạm thời còn không có càng cụ thể tin tức, hắn tương quan chuẩn bị công tác còn đang tiếp tục; Ba là Black Hawk Down, này bộ phim bắt đầu phạm vi lớn phát hành.

Tân niên qua đi, Sony Columbia ảnh nghiệp đem Black Hawk Down đẩy vào đến Bắc Mĩ càng nhiều rạp chiếu phim bên trong, từ 5 gia bạo tăng đến 3110 gia, box office thành tích lại chưa nói tới nhiều lý tưởng.

Trước đây điểm ánh, Black Hawk Down đan quán box office thành tích tuy rằng không tính đứng đầu, nhưng thấp nhất đan quán công trạng cũng tại 4 vạn dollar trên đây, mở rộng phát hành thứ nhất cuối tuần, đan quán box office trực tiếp rớt xuống một vạn dollar đại quan, chỉ có 9000 hơn dollar.

Này bộ phim mở rộng phát hành thủ cuối tuần, tại Bắc Mĩ lấy đến 2800 vạn dollar, cự ly Sony Columbia ảnh nghiệp mong muốn, có nhất định chênh lệch.

Black Hawk Down hảo danh tiếng, không có mang đến phi thường xuất sắc box office thành tích, chuyên nghiệp cơ cấu cinemascore đối cuối cùng Bắc Mĩ box office dự trắc cũng chỉ là tại 1 ức dollar tả hữu.

So với phim 9200 vạn dollar đầu nhập,1 ức dollar box office cự ly hồi bản còn rất xa.

Bất quá, Sony Columbia đối phim cuối cùng thực hiện lợi nhuận rất có tin tưởng, vừa đến có hải ngoại box office, thứ hai một tháng hạ tuần công bố Oscar đề danh danh sách, Black Hawk Down đạt được vài trọng lượng cấp đề danh.

Matthew cố ý chú ý một chút thứ bảy mươi tứ giới tượng vàng Oscar đề danh danh sách, Black Hawk Down đạt được tốt nhất đạo diễn, tốt nhất nhiếp ảnh, tốt nhất cắt nối biên tập đẳng nhiều hạng đề danh, bao nhiêu có thể được đến Oscar hiệu ứng gia thành.

Bởi Black Hawk Down đạt được Oscar đề danh, Helen - Hermann cũng tại cùng kịch tổ phương diện liên hệ, muốn cho Matthew xuất hiện ở Oscar trên thảm đỏ, Universal ảnh nghiệp phương diện vì tuyên truyền [ Vua Bọ Cạp ] suy xét, cũng có phương diện này tính toán.

Bất quá thực thi lên độ khó không nhỏ, Black Hawk Down kịch tổ tham gia Oscar danh ngạch hữu hạn, đầu tiên muốn chiếu cố đạt được Oscar đề danh nhân cùng với bọn họ thân bằng.

Universal ảnh nghiệp phương diện tắc rất nhanh liền buông tay , Matthew danh khí quá nhỏ, muốn thôi động hắn đi lên Oscar thảm đỏ, so với tuyên truyền hiệu quả, Universal ảnh nghiệp phương diện cho rằng trả giá quá nhiều mà nói không có lời.

Matthew bản nhân ngược lại cũng không loại này hi vọng xa vời, tuy rằng Black Hawk Down phát hành, cùng [ Vua Bọ Cạp ] duy trì trên trình độ nhất định tuyên truyền, khiến hắn bao nhiêu có chút chú ý, nhưng nghiêm khắc nói lên, vẫn là phổ thông diễn viên, mà không phải ngôi sao.

............

Burbank nam Buena Vista đường cái, một chiếc màu đen bảo mã chậm rãi dừng ở ven đường, Matthew đẩy cửa xuống xe, giữa trưa Thái Dương có chút chói mắt, quay người lại cầm ra kính đen kẹt ở trên mặt, hướng về cùng Helen - Hermann ước định tiệm cà phê đi.

Phía trước cách đó không xa, chính là Walt Disney tổng bộ, một tòa cầu vượt đem nó cùng phố đối diện Disney nhà sản xuất nối tiếp lên, tạo nên nam Buena Vista đường cái trứ danh nhất một đạo phong cảnh.

Tiệm cà phê liền tại Disney tổng bộ bên cạnh, tà đối với Disney nhà sản xuất.

Matthew đẩy ra tiệm cà phê thủy tinh môn, đi vào lập tức thấy được Helen - Hermann, nàng liền ngồi tại lâm song một ghế dài bên trong, xuyên thấu qua cự đại thủy tinh cửa sổ, đang nhìn Disney nhà sản xuất.

“Nhìn cái gì đâu?” Hắn đi qua, ngồi ở Helen - Hermann đối diện,“Như vậy xuất thần.”

Helen - Hermann thu hồi ánh mắt, không đáp lại hắn, ngược lại hỏi,“Uống điểm cái gì?”

Matthew tựa vào trên lưng ghế dựa,“Ta muốn hồng trà.” Hắn hỏi tiếp nói,“Ngươi hôm nay như vậy nhàn, thế nhưng ước ta cùng nhau uống cà phê.”

Hắn cùng Helen - Hermann luôn luôn chỉ có trên công tác giao tập.

Helen - Hermann chậm rãi quấy trước mặt cà phê, bưng lên đến uống một ngụm, nói,“Universal ảnh nghiệp xác định lần đầu thời gian ,4 nguyệt 9 ngày, tại Los Angeles âm nhạc trung tâm Chandler đại sảnh.”

Matthew lại hỏi,“Bọn họ lúc nào bắt đầu tại tuyên truyền bên trên phát lực?”

[ Vua Bọ Cạp ] tuyên truyền vẫn không ôn không hỏa, hắn này nam chính đến hiện tại cũng chỉ là tham dự qua hai trường truyền thông thôi giới hội mà thôi, truyền thông phương diện phản ứng chỉ có thể nói bình bình.

“Tuyên truyền tài nguyên tập trung tại công chiếu phía trước một tháng.” Helen - Hermann hiển nhiên có đủ nhiều lý giải,“Universal ảnh nghiệp chỉ đầu nhập vào 1200 vạn dollar tuyên phát phí dụng, còn muốn chế tác số lượng xa xỉ bản chính, lưu cho tuyên truyền tài chính không có khả năng giống [ xác ướp trở về ] như vậy đầy đủ, chỉ có thể tập trung tạo thế.”

Nàng buông xuống ly cà phê, còn nói thêm,“Nếu ngươi lúc ấy đáp ứng cùng Kelly Hu giả luyến tình, Universal ảnh nghiệp sớm liền bắt đầu ở phương diện này làm văn .”

Matthew lắc đầu,“Ngươi biết , này không có khả năng.” Hắn giành trước chắn kín Helen - Hermann câu nói kế tiếp,“Đây không phải ta một người sự, chỉ đề cập ta một người mà nói, các ngươi làm như thế nào ta cũng không có vấn đề gì, nhưng đề cập đến một người khác, ta không thể thay thế nàng làm quyết định.”

“Không nói này mấy .” Helen - Hermann gặp Matthew thái độ kiên quyết, không lại đề việc này, ngược lại nói,“Kịch tổ tại lần đầu thượng cho ngươi mấy cái danh ngạch, ngươi có độ nổi tiếng cao một điểm bằng hữu mà nói, có thể mời bọn họ đến vì ngươi trợ uy.”

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Ta sẽ thông tri ta bằng hữu.”

Quay đầu cấp James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder gọi điện thoại, xem bọn họ tới hay không. Đúng, còn có Orlando - Bloom, gã này hiện tại dứt khoát đỏ đến phát tím.

Helen - Hermann còn nói thêm,“Tuyên truyền phương diện ngươi đẳng kịch tổ thông tri hảo, không nên gấp gáp.” Nàng lại quay đầu nhìn về phía Disney nhà sản xuất bên kia,“Ta được đến tin tức, Disney đã chính thức đối Jerry - Bruckheimer hạng mục được duyệt , tên phim liền gọi [ Cướp biển vùng Caribbean ], này bộ phim dự toán 1 ức 4000 vạn dollar.”

Matthew lập tức tinh thần tỉnh táo, hỏi,“Có kịch bản nhân vật phương diện tin tức sao?”

“Không có.” Helen - Hermann chậm rãi lắc đầu,“Jerry - Bruckheimer tìm đến [ quái vật Shrek ] biên kịch Ted - Elliott cùng Terry - Rossio, đã chuẩn bị bắt đầu viết kịch bản .”

Này hai danh biên kịch Matthew không biết, bất quá [ quái vật Shrek ] biết, đảm nhiệm qua bộ điện ảnh này biên kịch, khẳng định không phải nhân vật đơn giản.

Helen - Hermann vươn ra một ngón tay, chỉ Disney nhà sản xuất bên kia, nói,“Liền tại hôm nay, tại nhị hào studio bên trong, Jerry - Bruckheimer đã bắt đầu dẫn người thiết kế cùng dựng bố cảnh .”

Matthew gãi gãi đầu,“Liên kịch bản cũng không có liền bắt đầu đáp cảnh?”

“Tại Hollywood cùng Jerry - Bruckheimer trong tay, không có cái gì là không có khả năng .” Helen - Hermann hai tay giao nhau, đặt ở trên bàn,“Hiện tại không chỉ không có kịch bản, liên đạo diễn cũng không có xác định.”

“Kia diễn viên đâu?” Matthew hỏi quan tâm nhất sự tình.

“Phải đợi đạo diễn đúng chỗ về sau.” Helen - Hermann hồi đáp,“Theo ta được biết, kịch tổ muốn tới tháng sáu mới bắt đầu chân tuyển diễn viên, tháng mười quay chụp.”

Nghe được này thời gian đoạn, Matthew bỗng nhiên vang lên một sự kiện, nói,“Này giống như cùng Stephen - Sommers hạng mục có xung đột đi?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 174: Liên Hệ Liszt

“Có xung đột?” Helen - Hermann không quá minh bạch Matthew ý tứ,“Có cái gì xung đột.”

Matthew không tưởng đi đụng Stephen - Sommers cùng Universal ảnh nghiệp quái vật điện ảnh, nói,“Thời gian a, quay chụp a, chuẩn bị kỳ a, như vậy đại chế tác, khẳng định muốn đầu nhập rất dài thời gian cùng rất nhiều tinh lực, khả năng không thể chiếu cố.”

Helen - Hermann gật đầu,“Là có chút xung đột, cho nên ta gần nhất cũng tại suy xét......”

Matthew lại tưởng mở miệng, lại bị Helen - Hermann nâng tay ngăn lại ,“Trong tay ta tài nguyên hữu hạn, Stephen - Sommers hạng mục chúng ta về sau lại nói, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta toàn lực đến ứng đối sẽ tương đối sớm quay chụp [ Cướp biển vùng Caribbean ].”

Nghe nàng nói như vậy, Matthew cũng không nhắc lại việc này, cùng này hiện tại đam loại này không tất yếu tâm, còn không bằng ngẫm lại như thế nào mới có thể chen vào Jerry - Bruckheimer hạng mục bên trong.

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Black Hawk Down tuyên truyền thời điểm, ta cùng Jerry - Bruckheimer đánh qua vài lần đối mặt, từ hắn đối ta thái độ đi lên xem, hắn nhớ rõ ta, giống như ấn tượng cũng không tệ lắm.”

Helen - Hermann dựng lên cánh tay, nói,“Hiện tại được đến tin tức nhân rất có hạn, ngươi đâu, trọng điểm vẫn là đặt ở [ Vua Bọ Cạp ] trên tuyên truyền, này bộ phim thành công mà nói, chúng ta mới chân chính có tư bản tranh đoạt.”

Đây là rất hiện thực vấn đề, nàng tiền kỳ công tác làm không thiếu, nhưng [ Vua Bọ Cạp ] box office thất bại mà nói, vô luận Disney, vẫn là Jerry - Bruckheimer, tuyệt sẽ không suy xét Matthew.

Nhưng này mấy tiền kỳ công tác còn không có thể không làm, chỉ có chuẩn bị càng sớm càng đầy đủ, tương lai kịch tổ thông báo tuyển dụng diễn viên thời điểm, mới có thể có càng nhiều tư bản.

Helen - Hermann còn nói thêm,“[ Vua Bọ Cạp ] tuyên truyền rất nhanh liền sẽ bắt đầu, ngươi toàn lực phối hợp kịch tổ, Matthew......” Nàng đột nhiên tạm dừng một chút, một lát sau mới nói,“Ta sẽ vận dụng tại Disney quan hệ tận khả năng vì ngươi tranh thủ, cũng sẽ nghĩ biện pháp ảnh hưởng Jerry - Bruckheimer.“

Matthew gật gật đầu, không nói thêm gì, bởi vì hắn biết Helen - Hermann cũng không phải tại giúp hắn, mà là bình thường thương nghiệp vận tác.

Hai người lại hàn huyên một hồi công tác bên trên sự tình, cùng ra quán cà phê, Helen - Hermann phản hồi Thiên Sứ trù tính công ty, Matthew tắc đi Malibu phụ cận một nhà súng ống câu lạc bộ, hắn cùng với Neborah hẹn cùng nhau bắn bia, hơn nữa cũng tại suy xét xin nhất trương thương bài, mua vài phen hợp pháp súng ống đã nghiền.

Lên xe, hắn phân biệt cấp James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder gọi điện thoại, này hai người tỏ vẻ chỉ cần thời gian cho phép, khẳng định sẽ tới tham gia [ Vua Bọ Cạp ] lần đầu thức.

Hai tháng phân thời gian qua rất nhanh, tựa như chuyên nghiệp cơ cấu dự trắc như vậy, Black Hawk Down tại Bắc Mĩ trên phòng bán vé mặt vượt qua tám ngàn vạn dollar về sau, dâng lên tốc độ trở nên dị thường thong thả, theo sau cử hành Oscar trao giải điển lễ bên trên, cũng chỉ mang về tốt nhất cắt nối biên tập một tiểu kim nhân, Oscar gia hiệu quả ứng hữu hạn.

Ridley - Scott lại một lần trùng kích tốt nhất đạo diễn thất bại, điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học viện phảng phất không xem trọng quay chụp quảng cáo xuất thân đạo diễn như vậy.

Oscar trao giải điển lễ sau, Bắc Mĩ giới điện ảnh dần dần im lặng, tiến vào một tương đối bình thản thời kỳ, hỗn loạn tại Oscar cùng kỳ nghỉ hè ở giữa ba tháng phân cùng tháng tư phân, là Bắc Mĩ điện ảnh thị trường truyền thống mùa ế hàng, dưới tình huống bình thường, đại đầu nhập đại chế tác lại có tin tưởng phim, đều sẽ không lựa chọn này lịch phát hành.

Cũng liền tại Oscar trao giải điển lễ kết thúc một tuần sau, Universal ảnh nghiệp tại nhiều gia đài truyền hình cùng trang web chính thức mặt trên đồng thời thả ra [ Vua Bọ Cạp ] trailer.

Matthew cũng được đến một phần bản chính, kinh kịch tổ đồng ý, thượng truyền đến chính mình cá nhân trên blog.

Phát hoàn Blog, hắn ở trên msn thu đến Elena - Boyar phát tới được tin tức.

“Vừa nhìn trailer, thoạt nhìn cũng không tệ lắm a, ngươi đánh được rất phấn khích, nguyên lai ngươi dáng người như vậy hảo.”

Suy nghĩ một hồi, Matthew mới trả lời,“Ngươi cảm giác trailer có thể đánh vài phần? Theo thương nghiệp phim giải trí góc độ.”

Trailer chủ yếu lấy động tác hí làm chủ, cơ bản đều là vây quanh hắn này nhân vật chính triển khai, sau đó xứng lấy Kelly Hu một bộ phận gợi cảm xinh đẹp màn ảnh, đầy đủ biểu hiện ra bán điểm.

“Khó mà nói.” Elena - Boyar coi như là tư thâm giải trí phóng viên,“Loại hình này phim không phải của ta đồ ăn, rất ngốc nghếch .”

Matthew nháy mắt không nói gì, lại không thể không thừa nhận Elena - Boyar nói rất có đạo lý, này bộ [ Vua Bọ Cạp ] trên bản chất chính là không cần người xem động não động tác giải trí điện ảnh.

Elena - Boyar tiếp lại phát lại đây một câu,“Ta vừa hỏi hai thích loại hình này điện ảnh đồng sự, bọn họ đều nói trailer rất mang cảm, chỉ cần thời gian cho phép, liền khả năng mua phiếu quan khán.”

“Nga......” Matthew tạm dừng một chút, lại gõ ra một hàng chữ,“Thay ta cám ơn bọn họ ủng hộ.”

Elena - Boyar lại trả lời,“Nếu phim không đủ phấn khích, bọn họ sẽ là mắng ngươi mắng tối ngoan nhân.”

Hai người lại xả chút loạn thất bát tao sự tình, Elena - Boyar bên kia không có động tĩnh, Matthew cũng rời khỏi msn, ở trên mạng xem lên cùng điện ảnh tương quan giải trí tin tức.

Trong khoảng thời gian này, phát hành điện ảnh không có gì đáng khen, ngược lại là [ ma giới hiện thân ] nhiệt độ không giảm, New Zealand đạo diễn Peter - Jackson này bộ phim nhận đến từ fan sách đến fan điện ảnh lại đến bình luận giới nhất trí khen ngợi, Bắc Mĩ box office thoải mái đột phá 3 ức dollar, có thể nói là box office cùng danh tiếng song phong thu.

Phim cũng khiến một số lớn diễn viên chân chính trở thành ngôi sao, tỷ như Orlando - Bloom, Legolas cơ hồ là vệ nhẫn tiểu đội được hoan nghênh nhất nhân vật, đặc biệt là tuổi trẻ nam nữ trong mắt, tuyệt đối là như tình nhân trong mộng tồn tại.

Matthew dùng Google tùy ý tìm tòi một chút, đi ra một đống lớn về Orlando - Bloom tin tức, cứ việc đối phương không biết, hắn lại đem Orlando - Bloom xếp vào tiềm tại đối thủ cạnh tranh.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Matthew cho rằng lời này vẫn là rất có đạo lý , hắn lúc này không có cái gì sự, cũng đại khái tìm tòi Orlando - Bloom tư liệu nhìn nhìn, gã này tuyệt đối là người may mắn, từ âm nhạc hí kịch trường học vừa ra, liền tiếp đến Lord of The Rings ba bộ khúc thử vai cơ hội, vừa lúc gặp được bởi vì dự toán không đủ muốn bắt đầu dùng phi ngôi sao diễn viên Peter - Jackson, sau đó liền đỏ.

Này vận khí tuyệt đối là nghịch thiên, so với hắn này tự cho là vận khí không sai người, cường nhiều lắm.

Matthew nhìn trên màn hình máy tính Legolas, tiếp tục phía trước cái kia suy xét, hắn nhìn như có hai đại chế tác có thể tranh thủ cơ hội......

Nghĩ đến đây, hắn từ trước máy tính đứng lên, một ý niệm dần dần xuất hiện.

Theo sau, Matthew dứt khoát đi ra ngoài đến trong viện, một trận gió lạnh thổi qua, bởi vì thời gian dài đối mặt máy tính có chút phát ngất đầu, nháy mắt thanh tỉnh lại đây, vừa ý niệm càng ngày càng rõ ràng.

Hắn dứt khoát ngồi ở trong viện bàn gỗ bên cạnh, cẩn thận tự hỏi lên.

Tuy rằng những người khác đều không biết, thậm chí ngay cả Jerry - Bruckheimer còn không có cụ thể ý tưởng, nhưng hắn phi thường rõ ràng, muốn chen vào [ Cướp biển vùng Caribbean ] bên trong, Orlando - Bloom chính là lớn nhất đối thủ.

Nếu Orlando - Bloom lịch phát hành không thích hợp hoặc là đối với nhân vật không có hứng thú đâu?

“Oa......”

Cách đó không xa trên cây bỗng nhiên truyền đến quạ đen tiếng kêu, thiên thượng phiêu tới một mảnh đám mây, che lấp mặt trăng, trong viện vốn là không có bật đèn, nhất thời trở nên dị thường hắc ám, đặt bàn gỗ ghế gỗ địa phương, chính là lúc ấy phát sinh giết người án địa điểm, Matthew một mình ngồi ở chỗ này, sừng sững bất động.

Đột nhiên, hắn đứng lên, vỗ bàn gỗ một chút,“Hảo, liền làm như vậy ! thử một lần hảo !”

Matthew đứng lên, hướng tới phòng ở bên kia đi, bốn phía hắc ám đối với hắn không hề có ảnh hưởng.

Trở lại trong phòng, hắn tìm đến di động, bấm gọi Orlando - Bloom dãy số, Orlando - Bloom bên kia rất nhanh tiếp lên.

“Hải, Orlando, là ta, Matthew.”

“Ngươi hảo a, Matthew.” Orlando - Bloom hỏi,“Muộn như vậy gọi điện thoại, có chuyện sao?”

Matthew hỏi,“Ngươi tại Los Angeles sao?” Được đến khẳng định sau khi trả lời, hắn còn nói thêm,“Cũng không có cái gì sự, ta chuyển nhà về sau, còn chưa làm qua hoạt động, này thứ bảy chuẩn bị ở nhà tổ chức party, ngươi có thời gian sao, Orlando?”

Hắn lại bỏ thêm một câu,“Nhân không nhiều, liền Ben Foster, James - McAvoy mấy người, đều là Black Hawk Down kịch tổ đãi qua .”

“Hảo a.” Bên kia Orlando - Bloom thống khoái đáp ứng xuống dưới,“Ta nhất định đúng giờ đến !”

Matthew còn nói thêm,“Ta một hồi đem địa chỉ phát đến ngươi trên di động.”

Bên kia Orlando - Bloom lại hỏi một câu,“Ta có thể mang bằng hữu sao?”

“Đương nhiên có thể.” Matthew tưởng cũng không có tưởng, liền nói,“Ta giơ hai tay hoan nghênh.”

Theo sau, hai người nói qua ngủ ngon, treo điện thoại, Matthew lại bấm gọi James - McAvoy điện thoại, mấy ngày hôm trước bọn họ còn cùng đi hắc Mamba tửu ba uống qua rượu, James - McAvoy nói là sẽ lưu lại Hollywood phát triển, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không hồi Anh quốc .

Quả nhiên, James - McAvoy còn tại Los Angeles, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt Matthew mời, còn chủ động đi cấp đồng dạng tại Los Angeles Michael - Fassbinder gọi điện thoại.

Matthew lại gọi điện thoại thông tri Ben Foster, nghĩ nghĩ, bấm gọi Josh - Hartnett tư nhân dãy số, Josh - Hartnett ngược lại là tiếp hắn điện thoại, lại lấy cuối tuần có công tác muốn bận rộn vi lý do, uyển cự party mời.

Này cũng bình thường, chung quy Josh - Hartnett cùng bọn họ không phải một cấp bậc nhân vật, liên tục biểu diễn hai bộ đầu tư 1 ức dollar cấp bậc đại chế tác, có thể nói là gần trong hai năm tuổi trẻ diễn viên thế rất mãnh .

Trừ những người này, Matthew cũng không có người khác hảo mời, chung quy đây là đánh bằng hữu tụ hội cờ hiệu khởi xướng party, tổng không thể đem Helen - Hermann như vậy người đại diện, cùng với Elena - Boyar như vậy giải trí phóng viên hô qua đến.

Này party là lâm thời khởi xướng, hắn không có làm bất cứ chuẩn bị, hơn nữa đối kiểu dáng Âu Tây party cũng không có kinh nghiệm.

Bất quá, điểm ấy vấn đề nhỏ không làm khó được Matthew, hắn ở trên di động mặt lật lật, tìm đến một số điện thoại, chuẩn bị liên hệ Liszt, hồng chim cánh cụt phục vụ công ty có một bộ phận nghiệp vụ, chính là tiếp nhận các loại party.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 175: Box Office Suy Đoán

Thái dương vừa mới chuyển đến đại hải bên kia, sắc trời còn không có phát hắc, đến từ hồng chim cánh cụt phục vụ công ty năm người đã bắt đầu bận rộn, một trù sư tại sân góc hẻo lánh dựng lên nướng lô, hắn trợ lý xử lý các loại đồ ăn, từ nhục loại đến rau dưa lại đến hoa quả đầy đủ mọi thứ, mặt khác ba người thì tại bố trí sân, tại mặt cỏ trung ương đặt nhất trương mộc chế bàn tròn, mặt trên có các loại rượu đồ uống.

Tự mình mang đội Liszt đi đến cửa, đối Matthew nói,“Lại đây xem xem hài lòng sao?”

Matthew buông xuống trong tay điện thoại, đi ra cửa phòng, đại khái nhìn một lần, đối Liszt nhếch lên ngón cái,“Hồng chim cánh cụt vẫn là như vậy chuyên nghiệp.”

Liszt đứng ở Matthew bên cạnh, cười nói,“Ngươi biết , chúng ta luôn luôn cung cấp tốt nhất phục vụ.”

“Đúng vậy.” Matthew tại đây gia công ty đãi qua, đương nhiên biết,“Cho nên, ta tổ chức party, thứ nhất nghĩ đến chính là hồng chim cánh cụt.”

Liszt nhìn Matthew liếc nhìn, so với hơn một năm trước, người này phát sinh cự đại biến hóa, giống như gầy một điểm, lại có vẻ càng thêm tinh tráng, toàn thân đều tràn ngập tự tin, mang theo cái loại này thuộc về thành công nhân sĩ khí chất.

Ai có thể nghĩ đến, một tiểu tài xế thế nhưng thật tại Hollywood hỗn xuất đầu .

Từ một lần nữa liên hệ Matthew sau, hắn chuyên môn sưu tập qua tin tức cùng tư liệu, Universal ảnh nghiệp đầu tư 4000 vạn dollar đại chế tác nam chính, này tại Hollywood đã thuộc về tương đương không sai tài nguyên , phim chỉ cần có thể thu hồi phí tổn, thậm chí không phải mệt quá nhiều, Matthew - Horner liền tính là mở ra danh khí, trở thành một tiểu minh tinh khẳng định không thành vấn đề.

Cùng kia vài bàng quan nhân bất đồng, hồng chim cánh cụt công ty chủ yếu vi phú hào cùng Hollywood cung cấp phục vụ, hắn đối với này giới có nhất định lý giải, cho dù là tiểu minh tinh, cũng ý nghĩa thu nhập bạo tăng, huống chi là một biểu diễn 4000 vạn dollar chế tác thành danh nam chính?

Ngẫm lại nguyên lai công ty đại hộ khách Jonny Lee Miller đi, duy nhất có thể để người nhớ rõ tác phẩm chính là Trainspotting, bên trong vẫn là vai phụ, kết quả vẫn cắn đến hiện tại, cho tới bây giờ còn qua được tiêu sái thích ý, mỗi năm ném tới hồng chim cánh cụt công ty tiền cũng có mười vạn dollar.

Công ty lúc trước đem hắn phát triển trở thành hộ khách vị kia, mỗi năm đều có thể từ Jonny Lee Miller trên người lấy đến 1 vạn hơn dollar trừu thành.

Nghĩ đến đây, Liszt nhìn về phía Matthew ánh mắt có chút nóng bỏng, hắn chuyên môn tìm trong giới nhân hỏi qua,[ Vua Bọ Cạp ] nam chính thù lao cao tới 50 vạn dollar, này có thể trên đỉnh hắn hơn mười năm tiền lương !

Matthew vòng quanh sân đi một vòng, Liszt vẫn bồi ở bên cạnh, so với ban sơ, hai người vị trí hoàn toàn điên đảo lại đây.

Bất quá, Matthew không đề bất cứ lúc trước sự tình, kia vài tất cả đều qua, Liszt đối với hắn cũng không có làm cái gì quá phận sự tình, đổi thành người khác chờ ở hắn khi đó trên vị trí, phỏng chừng cũng đều là sẽ đảm đương một xem náo nhiệt người đứng xem.

Này chỉ là một tại Los Angeles công sở thượng giãy dụa bình thường nhất bất quá nhân hình dung.

“[ Vua Bọ Cạp ] trailer ta xem , con ta cũng nhìn.” Liszt đột nhiên mở miệng, trong lời nói mang theo rõ ràng lấy lòng,“Rất không sai ! đến lúc đó ta nhất định sẽ mang theo nhi tử đi rạp chiếu phim duy trì ngươi !”

“Cám ơn !” Matthew nghĩ đến một sự kiện, nói,“Các ngươi thật muốn đi mà nói, ta có thể giúp các ngươi lộng hai trương lần đầu vé vào cửa.”

Trừ mấy cái lần đầu thức khách quý, hắn này nam chính còn có mười trương phim lần đầu trường vé vào.

Nhưng Matthew không nhiều như vậy phi Hollywood nhân sĩ bằng hữu, trừ đưa cho Neborah cùng kiếm thuật giáo luyện đám người ngoại, trong tay còn dư năm trương.

Liszt lập tức nói,“Muốn đi !” Hắn bản nhân ngược lại là không quan trọng, nhi tử thật sự rất thích thả ra trailer,“Kia tiểu tử nhất định sẽ cao hứng xấu !”

Hai người vừa lúc đi đến phòng ở cửa, Matthew khiến Liszt chờ một hồi, sau đó vào phòng cầm hai trương [ Vua Bọ Cạp ] lần đầu vé vào cho hắn.

Này coi như là hồi báo đi, chung quy lúc trước hắn rời đi hồng chim cánh cụt công ty thời điểm, Liszt bao nhiêu giúp qua hắn.

Liszt lấy đến vé vào cửa, lại cùng Matthew nói hội thoại, thời gian dần dần tiếp cận buổi chiều năm giờ, hắn nhìn nhìn đồng hồ, thử hỏi,“Cần nữ model gia tăng party không khí sao?”

Nghe nói như thế, Matthew lập tức nhớ tới lúc trước tiếp đưa kia vài nữ model cảnh tượng, này không chỉ là gia tăng không khí a !

Hắn có chút tâm ngứa, lại vẫn là lắc đầu,“Không cần, đây là một hồi mang bạn gái party.”

“Ân.” Liszt nghe được mang bạn gái, không có nhắc lại việc này, nói,“Thời gian không sớm , ta trước dẫn người triệt . Về sau có cái gì cần, cứ việc đánh cho ta điện thoại.”

Matthew cười cười, khách sáo một câu,“Ta sẽ , cám ơn ngươi, Liszt.”

Năm giờ vừa đến, bao gồm đầu bếp ở bên trong, Liszt mang theo mọi người ly khai nơi này.

Matthew đi đến nướng giá biên, nhìn nhìn đầu bếp xử lý tốt đồ ăn cùng nướng giá, đã không cần hắn làm nhiều lắm, qua hội đẳng khách nhân đến sau, trực tiếp đốt lửa khai nướng là có thể .

Không đến sáu giờ đồng hồ, James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder hai người liền cùng nhau đến, còn đều cấp Matthew mang theo lễ vật, James - McAvoy là một bình Champagne, Michael - Fassbinder còn lại là một tinh xảo đồ sứ vật trang trí.

Matthew cũng không cùng bọn họ khách khí, chiếu đan toàn thu.

“Như thế nào đột nhiên làm như vậy party.”

Ngồi ở giữa sân bàn tròn bên cạnh, James - McAvoy hảo kỳ hỏi Matthew,“Chúng ta không phải vẫn đi quán bar uống rượu sao?”

Michael - Fassbinder cùng James - McAvoy như vậy, đối Matthew có chút lý giải,“Nên không có không thể cho ai biết bí mật đi?”

“Ta nói ta chuẩn bị lợi dụng cơ hội này tán gái.” Matthew cố ý mở câu vui đùa,“Các ngươi tin tưởng sao?”

“Thiết......” Michael - Fassbinder lập tức quẳng đến khinh thường ánh mắt,“Ngươi không phải có bạn gái sao? Tuy rằng cùng không có không sai biệt lắm......”

James - McAvoy chững chạc đàng hoàng nói,“Đúng vậy, ngươi bạn gái không đến sao?”

Matthew nhún vai,“Nàng không ở Mĩ quốc, đi Âu Châu đi công tác .” Hắn chuyển đề tài, nghiêm túc nói,“Các ngươi hai nghe ta nói, nếu ta ở trên party nói về điện ảnh phương diện mà nói, các ngươi coi như không có nghe đến qua, tất cả đều là ta gạt người .”

Michael - Fassbinder kỳ quái,“Ngươi muốn làm gì?”

James - McAvoy nói tiếp nói,“Khẳng định không phải chuyện tốt.”

“Xác thật không phải chuyện tốt.” Matthew rất chăm chú nói,“James, Michael, đêm nay các ngươi chính là của ta khách nhân, liền như vậy đơn thuần cùng đơn giản.”

“Có người chọc tới ngươi ?” Michael - Fassbinder đầy mặt chính sắc, hỏi,“Đừng quên, chúng ta là kề vai chiến đấu chiến hữu.”

Matthew cười cười,“Không có nhân trêu chọc ta, cần các ngươi hỗ trợ ta khẳng định sẽ nói, các ngươi hai đêm nay buông ra bụng ăn uống, lời nói của ta ngàn vạn không cần để ở trong lòng.”

Hắn nhưng không tưởng đem chính mình này hai vị bằng hữu lừa.

Mắt thấy Matthew liên tiếp cường điệu điểm này, Michael - Fassbinder cùng James - McAvoy đều chăm chú gật gật đầu.

James - McAvoy cũng chuyển đề tài, hỏi,“Matthew, ngươi dự tính [ Vua Bọ Cạp ] Bắc Mĩ box office có bao nhiêu?”

Matthew nhún vai,“Ta đương nhiên muốn Bắc Mĩ box office qua ức !”

Tại Hollywood, Bắc Mĩ một ức dollar box office nam chính, cùng mấy ngàn vạn dollar box office nam chính hoàn toàn là hai đẳng cấp, dù cho giữa hai người khả năng chỉ kém mấy trăm vạn dollar box office, mang đến cũng là hoàn toàn bất đồng hiệu quả.

“Có hi vọng sao?” Michael - Fassbinder hỏi.

“Rất khó a !”

Từng nhìn thấy Hollywood kia vài đại chế tác phim thương mại động bất động liền cuối tuần đầu box office hơn một ức dollar, cảm giác lơ lỏng bình thường, hiện tại Matthew thân ở này trong giới, mới biết được trong đó gian nan,“Ta cảm giác Bắc Mĩ box office có thể vượt qua chế tác phí tổn cùng tuyên truyền đầu nhập là có thể .”

Hắn cùng Helen - Hermann cũng thảo luận qua vấn đề này, căn cứ Hollywood tình hình chung, chỉ cần [ Vua Bọ Cạp ] tại Bắc Mĩ có thể có năm sáu ngàn vạn dollar box office, lại thêm hải ngoại thị trường, cùng với TV truyền phát,dvd cùng băng ghi hình bán cùng thuê, Universal ảnh nghiệp thu hồi phí tổn không khó, còn thừa chính là lợi nhuận bao nhiêu vấn đề .

Universal ảnh nghiệp tại Tây phương thế giới rất nhiều quốc gia cùng địa khu đều thiết có lệ thuộc trực tiếp phát hành công ty, này mấy thị trường box office chia so Bắc Mĩ muốn thấp, lại cũng thấp không bao nhiêu, chân chính box office chia thấp là cái loại này cần nhờ phương thứ ba công ty tiến cử phát hành thị trường, tỷ như hiện tại Thái Bình Dương bờ bên kia, Hollywood điện ảnh box office chia chỉ có 13%.

Đương nhiên, lấy Matthew phỏng đoán,[ Vua Bọ Cạp ] cũng không khả năng lấy chia phiến tình thế tiến vào Thái Bình Dương bờ bên kia thị trường, liền là không biết Universal ảnh nghiệp có thể hay không bán đứt chiếu phim bản quyền cho bọn họ.

Thực ra Matthew vẫn là rất hi vọng chính mình đảm nhiệm nam chính đệ nhất bộ phim, có thể đi vào Thái Bình Dương bờ bên kia rạp chiếu phim, cái loại này vi diệu tâm lý ngoại nhân cũng khó lý giải.

Ba người ngồi ở trong viện, hàn huyên hội về công tác sự tình, Matthew cũng lý giải đến, James - McAvoy đã cùng [ Children of Dune ] kịch tổ ký ước, kế tiếp muốn đảm nhiệm này bộ phim truyền hình tập nam chính, Michael - Fassbinder cũng tại vi Anh quốc bên kia TV hệ liệt kịch [ ma nữ ] làm chuẩn bị, rất nhanh liền sẽ hồi London.

Này hai người tương lai hai năm công tác đều bài đầy, căn bản không có thời gian.

Sáu giờ rưỡi thời điểm, Ben Foster cũng đến, Matthew vì hắn cùng Michael - Fassbinder làm giới thiệu, về phần James - McAvoy, bọn họ đều là quen biết đã lâu , cùng nhau tại Black Hawk Down kịch tổ đãi qua.

Lại qua chừng mười phút, Orlando - Bloom cũng đến, cùng phía trước ba người bất đồng là, hắn mang đến một vị bạn gái.

“Legolas và mĩ lệ Arwen công chúa đi ra Middle Earth, dắt tay mà đến......”

Đối mặt Orlando - Bloom cùng hắn bạn gái, Matthew cố ý học [ ma giới hiện thân ] trung giọng Anh quốc nói,“Ta...... Không thắng vinh hạnh.”

“Đi ngươi !” Orlando - Bloom vỗ Matthew cánh tay một chút, tiếp đối với mọi người giới thiệu nói,“Vị này là Liv - Tyler, ta tại Lord of The Rings kịch tổ quen biết hảo bằng hữu.”

Matthew cùng Liv - Tyler lễ phép nắm tay, lại hướng nàng cùng Orlando - Bloom giới thiệu James - McAvoy, Michael - Fassbinder cùng Ben Foster ba người.

BBQ lập tức kéo ra mở màn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 176: Khó Được Hạng Mục Lớn

“Này thịt nướng không sai a !”

Trong viện, Michael - Fassbinder thanh âm truyền đến,“Không nghĩ tới Matthew còn có này tay nghề !”

Ben Foster phụ họa tiếng vang lên,“Xác thật không sai !”

James - McAvoy hướng mọi người cử nhắm rượu bôi,“Cụng ly !”

Bao gồm Liv - Tyler ở bên trong, mọi người cùng nhau uống một ly.

Orlando - Bloom quay đầu nhìn về phía nướng giá bên kia, đối với đứng ở nướng giá phía trước Matthew dựng thẳng lên một căn ngón cái, lớn tiếng nói,“Matthew, ngươi là rất tuyệt đầu bếp !”

Matthew lật cánh gà nướng, đối bên kia hồi lấy tươi cười.

Từng hắn tại vùng núi lớn lên, tìm đồ nướng đồ ăn là thường làm sự, bất quá nướng ra đồ ăn có thể tư vị không sai, chủ yếu vẫn là hồng chim cánh cụt công ty phía trước vị kia đầu bếp chuẩn bị công tác làm tốt lắm.

Vị kia đầu bếp đã đem mọi thứ đều xử lý tốt , hắn muốn làm chỉ là nướng chín, sau đó lại xoát thượng đầu bếp cung cấp đặc chế tương liêu.

Nướng chín đối với từng thường xuyên nướng đồ ăn hắn đến nói, cũng không phải việc khó.

Trong đình viện nhân lại tại ăn uống nói giỡn, Matthew hướng bên kia nhìn nhìn, trọng điểm chú ý là Orlando - Bloom, còn có hắn mang đến bạn gái Liv - Tyler, hắn đối Liv - Tyler có chút tò mò, chung quy đang vì Almost Famous làm thử vai chuẩn bị khi, xem qua đại lượng Thiên Sứ trù tính công ty cung cấp tư liệu, biết nàng là nổi tiếng groupie Bebe Buell nữ nhi.

Vị này nữ diễn viên cho hắn ấn tượng chính là mặt đặc biệt trưởng, thân thể đặc biệt tráng, có thể so với Elena - Boyar, bên cạnh Orlando - Bloom, đều phải so nàng tinh tế thon thả.

Matthew thật sự tưởng không rõ, Peter - Jackson như thế nào liền chọn lựa nàng đến xuất diễn Arwen, chung quy Tolkien miêu tả trung, Tinh Linh mặc kệ nam nữ, đều là phi thường tinh tế thon thả , tỷ như giống [ ma giới hiện thân ] trung Legolas như vậy.

Phiên cánh gà nướng công phu, Michael - Fassbinder lại đây cầm điểm hoa quả, Ben Foster cầm đi một ít sinh rau dưa, nói là thích ăn rau sống......

Theo sau, Orlando - Bloom cũng lại đây .

“Muốn ta hỗ trợ sao?” Hắn đưa cho Matthew một lon bia, Matthew mở ra uống một ngụm, nói,“Này liền hảo, nướng hoàn cánh gà, lại nướng hoàn rau dưa, liền toàn bộ hoàn công .”

Matthew buông xuống lon bia, nhanh chóng lại lật cánh gà, thuận miệng hỏi,“Liv - Tyler là ngươi bạn gái.”

Orlando - Bloom lắc đầu,“Không phải a.” Hắn thoáng phóng thấp thanh âm,“Ta cùng nàng đầu đều rất thanh tỉnh, chính là phổ thông ước hội.”

Loại sự tình này rất thường gặp, Matthew cũng không kỳ quái, biên hướng cánh gà mặt trên xoát tương liêu, vừa nói,“Ngươi còn có thời gian chơi gái?”

Hắn lại tại trên giá nướng đặt chút rau dưa.

“Như thế nào sẽ không thời gian đâu?” Orlando - Bloom không rõ hắn những lời này ý tứ.

Matthew cười nói,“Ngươi hiện tại đỏ đến phát tím, khẳng định là tiếp kịch bản tiếp đến nhũn tay, kế tiếp một chuỗi nhân vật chờ ngươi đi diễn.”

“Nào có ngươi nói khoa trương như vậy.” Orlando - Bloom không phải không có khoe ra nói,“Hướng ta phát ra mời kịch tổ ngược lại là không phải thiếu, đáng tiếc đều là một ít chế tác nam chính, đầu tư vượt qua một ức dollar một cũng không có.”

Tại hôm nay Hollywood, một ức dollar tuyệt đối là a-list hạng mục cùng mặt khác hạng mục đường ranh giới.

Matthew nháy mắt minh bạch, hiện tại Orlando - Bloom hùng tâm bừng bừng, tiểu chế tác nam chính căn bản chướng mắt.

Bất quá, Orlando - Bloom hiện tại xác thật có như vậy tiền vốn, Legolas thật sự là rất đỏ, hồng đến ngay cả hắn loại tâm tính này tương đối ổn người đều nhịn không được hâm mộ.

“Một ức dollar đại hạng mục?” Matthew cố ý nói,“Orlando, Hollywood một năm mới có bao nhiêu một ức dollar đại hạng mục a?”

Orlando - Bloom cười cười,“Chẳng lẽ ngươi không tưởng ưu tiên tiếp như vậy đại hạng mục nam chính?”

Matthew nhìn nhìn cánh gà, nhanh chóng phiên một lần, sau đó nói,“Ngốc tử mới không tưởng đâu !” Hắn gặp thời cơ không sai biệt lắm , nói,“Ta cùng ta người đại diện, đang tại tranh thủ Universal ảnh nghiệp một bộ đầu tư ít nhất cũng tại 1 ức 5000 vạn dollar siêu cấp đại chế tác nam chính, nhưng rất khó lấy đến.”

Orlando - Bloom nghe được 1 ức 5000 vạn dollar, lập tức dựng lên lỗ tai.

Matthew hoàn toàn là một bộ hướng nhân oán giận bộ dáng,“Của ta người đại diện cùng Universal ảnh nghiệp tiếp xúc qua, bọn họ cho rằng của ta danh khí quá nhỏ, không có fan điện ảnh cơ sở, không có box office kêu gọi lực, sử dụng ta mà nói phiêu lưu quá lớn.”

Stephen - Sommers cùng Universal ảnh nghiệp này hạng mục còn tại kế hoạch giai đoạn, không có đối ngoại công khai, người biết đến rất ít, nếu không phải hắn tham gia Stephen - Sommers hai [ xác ướp ] tương quan hạng mục, lại cho đối phương lưu lại phi thường tốt ấn tượng, Helen - Hermann cũng không khả năng được đến tương quan tin tức.

Hơn nữa lấy hắn phán đoán, Stephen - Sommers nếu hướng Helen - Hermann liên tiếp để lộ tin tức, không hẳn không phải tồn muốn khiến hắn trở thành nam chính bị tuyển chi nhất tính toán.

Biên lật cánh gà, Matthew biên ra sức lắc đầu, trừu mắt thấy dưới Orlando - Bloom, nếu Orlando - Bloom không có hứng thú, biết hắn tưởng tranh thủ này hạng mục nam chính, không dính líu vào đến nói, kia hắn cũng không có cái gì biện pháp.

Ngược lại......

Thực ra Matthew sách lược rất đơn giản,[ Van Helsing ] cùng [ Cướp biển vùng Caribbean ] tồn tại nhất định thời gian xung đột, hơn nữa nhân tinh lực hữu hạn, muốn đồng thời lấy đến trong đó chủ yếu nhân vật, khả năng tính cũng không lớn.

Này hai hạng mục một khi đối ngoại công khai, cũng tất nhiên là trong giới rất nhiều người tranh đoạt trọng điểm, một người đại diện cùng diễn viên trong tay tài nguyên là có hạn , đến lúc đó đối mặt kịch liệt cạnh tranh, là muốn phân tán tài nguyên, vẫn là tập trung công kích một trong số đó đâu?

Phỏng chừng khôn khéo người đại diện đều sẽ lựa chọn người sau.

Tựa như Helen - Hermann, nàng rất tưởng Matthew lấy xuống hai hạng mục nam chính, nhưng cũng biết tất yếu tập trung tài nguyên, trước tranh thủ trong đó một lại nói mặt khác.

Matthew nhìn thấy cánh gà nướng hảo, lấy qua đĩa sứ bắt đầu trang bàn, sau đó đem rau dưa phóng tới một cái khác đại trong khay mặt.

“Cái kia...... Matthew.” Orlando - Bloom hơi làm tự hỏi, cười hỏi,“Universal ảnh nghiệp 1 ức 5000 vạn dollar hạng mục? Ta như thế nào không có nghe nói qua?”

“Còn bị vây ở bảo mật giai đoạn.” Matthew tựa hồ đem Orlando - Bloom thật trở thành bằng hữu, một điểm cũng không có muốn bảo mật ý tứ,“Ta có thể biết được, cũng là bởi vì Stephen - Sommers duyên cớ.”

Hắn giải thích nói,“Stephen - Sommers cùng Universal ảnh nghiệp bởi vì [ xác ướp ] hệ liệt thành công, chuẩn bị sách hóa một quy mô càng lớn kỳ huyễn mạo hiểm hệ liệt, một bộ hoàn toàn lấy một phi thường khốc nam chính vi chủ động tác phim.”

Hắn cố ý cường điệu phi thường khốc nam chính cùng động tác, đây cũng là trước mắt Orlando - Bloom lớn nhất ưu thế.

Matthew thở dài,“Bọn họ kế hoạch thấp nhất đầu tư 1 ức 5000 vạn dollar ! đáng tiếc a, ta......”

Hắn lại lắc lắc đầu.

Orlando - Bloom đem Matthew mà nói ghi tạc trong lòng, phóng nhãn toàn bộ Hollywood, đầu tư 1 ức 5000 vạn dollar chế tác, tuyệt đối là đã ít lại càng ít, như vậy nam chính thật sự là quá khó được.

Hắn không có hoài nghi Matthew mà nói, loại sự tình này còn không có truyền lưu đi ra, phỏng chừng là không có người chuyên môn chú ý, trở về khiến người đại diện tìm quan hệ hỏi thăm một chút, cũng liền có thể xác nhận .

Matthew đưa cho Orlando - Bloom thịnh phóng cánh gà khay, chờ hắn kế tiếp, bưng lên một khác bàn nướng rau dưa, hướng về bàn bên kia đi, đi không vài bước, tựa hồ nhớ tới cái gì như vậy, quay đầu đối cùng tới được Orlando - Bloom nói,“Này hạng mục Universal ảnh nghiệp còn bị vây ở bảo mật giai đoạn, đừng cùng người khác nói, bằng không ta sẽ có phiền toái.”

Orlando - Bloom lập tức cam đoan nói,“Ngươi liền yên tâm hảo, ta ai đều sẽ không đề !”

Hắn khẳng định sẽ không nói đi ra ngoài, choáng váng mới sẽ nói ra đi, nói ra lời, biết trước điểm ấy ưu thế cũng liền không có .

Hai người đi đến bàn tròn bên cạnh, Matthew buông xuống rau dưa, ngồi ở Michael - Fassbinder bên cạnh, nói,“Đêm nay mọi người nhất định không say không về a !”

Hắn chỉ James - McAvoy bên kia một đống bình rượu nói,“Này mấy rượu đêm nay muốn toàn bộ xử lý, bằng không ai cũng đừng muốn đi !”

“Hảo !” Ben Foster cầm qua trong đó một bình, nói,“Này bình là của ta !”

“Đến ! đến ! đến !” James - McAvoy lớn tiếng nói,“Chúng ta làm một trận bôi ! đêm nay nhất định phải uống sạch Matthew rượu, đem hắn ăn thành một kẻ nghèo hèn !”

Mọi người phân phân ồn ào, liên ăn mang uống, không khí phi thường phát triển.

Trận này BBQ vẫn tiến hành đến buổi tối mười giờ rưỡi, mới dần dần tán đi, Matthew đưa đi cuối cùng rời đi James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder, cấp Liszt đánh điện thoại, hồng chim cánh cụt công ty vệ sinh nhân viên vẫn ở phụ cận đợi mệnh, rất nhanh liền tới đây làm lên kết thúc công tác.

Matthew đứng ở cổng lớn, nhìn phía trước Orlando - Bloom cùng Liv - Tyler phương hướng ly khai, cũng không thể xác định Orlando - Bloom thật đối với hắn nói lời nói sinh ra hứng thú.

Loại này muốn ảnh hưởng người khác tương lai lựa chọn sự tình, ai cũng không có 100% nắm chắc, nhưng làm mà nói, tổng so ngốc ngốc chờ đợi yếu tốt.

Làm chờ đợi mà nói, liền tính [ Vua Bọ Cạp ] box office thành công, hắn cũng không cho rằng chính mình danh khí có thể vượt qua Orlando - Bloom, Legolas gia thành tác dụng thật sự là quá cường đại.

Cố tình việc này còn vô pháp cùng Helen - Hermann nói, bằng không nàng hỏi đến như thế nào giải thích? Tổng không thể nói trực giác nói cho hắn [ Van Helsing ] sẽ ăn hành đi? Đó chính là khôi hài .

Đứng ở cửa, Matthew trong lòng tính toán, về sau lại làm thế nào, Orlando - Bloom như thế nào lấy đến tiểu thợ rèn, hắn căn bản không biết, chỉ mong hắn thích Van Helsing, Stephen - Sommers cũng thích hắn.

Có lẽ chính mình cũng có thể thích hợp giúp hắn một chút, tỷ như đem hắn giới thiệu cho Stephen - Sommers, có thích hợp cơ hội, cũng có thể tại Stephen - Sommers trước mặt vì hắn nói vài câu lời hay.

Nói không chừng Stephen - Sommers thật hội tướng trung hắn đâu?

Không đến nửa giờ, hồng chim cánh cụt công ty người vệ sinh đem đình viện quét tước sạch sẽ, hơn nữa đem các loại thiết bị tất cả đều triệt đi, trên mặt cỏ lại biến thành trống rỗng.

Bên kia, Liv - Tyler điều khiển Orlando - Bloom xe dừng ở một nhà khách sạn cửa, Orlando - Bloom đầy mặt xin lỗi,“Xin lỗi, Liv, đêm nay không thể đi theo cùng nhau , người đại diện tìm ta có việc.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 177: Thịnh Thế Mỹ Nhan

Nhìn đầy mặt không vui Liv - Tyler lái xe của mình rời đi, Orlando - Bloom tiến vào khách sạn, lập tức bấm gọi người đại diện Alan - Cosen điện thoại.

“Alan, là ta.” Hắn đầu tiên hỏi,“Công tác sự tình có tiến triển sao?”

Orlando - Bloom rất rõ ràng, muốn càng tiến thêm một bước, liền muốn có duy trì liên tục không ngừng tác phẩm, trừ Legolas, hắn còn cần mặt khác có thể lấy được ra tay nhân vật.

Legolas không phải nhân vật chính, cũng không phải độc lập khiêng lên phim.

Kinh tế nhân thanh âm truyền tới,“[ Daredevil ] kịch tổ cự tuyệt chúng ta, bọn họ đã gõ định Ben Affleck đảm nhiệm nam chính. Trước mắt [x chiến cảnh 2] kịch tổ......”

“[x chiến cảnh 2]?” Orlando - Bloom nói thẳng,“Ta không phải nói sao? Này kịch tổ không cần suy xét, ta sẽ không đi biểu diễn một vai diễn không quan trọng gì tiểu vai phụ. Alan, ta không phải phía trước , loại này tiểu nhân vật không cần lại cân nhắc.”

Bên kia người đại diện không nói gì, Orlando - Bloom còn nói thêm,“Ta được đến một tin tức, Universal ảnh nghiệp liên hợp Stephen - Sommers đang tại lên kế hoạch một siêu cấp đại hạng mục, đầu tư khả năng tại 1 ức 5000 vạn dollar trên đây, tuyệt đối nam chính điện ảnh, ngươi nghe nói sao?”

“Không có.” Người đại diện kỳ quái hỏi,“Ngươi từ nơi nào được đến tin tức này?”

Orlando - Bloom không đáp lại, ngược lại nói,“Tin tức nơi phát ra phi thường tin cậy, ngươi có thể đi tra một chút sao? Xem xem có hay không này hạng mục, hạng mục cần một cái dạng gì nam chính? Thích hợp hay không ta?”

“Universal ảnh nghiệp? Stephen - Sommers?” Người đại diện tựa hồ đang suy xét, một lúc sau nói,“Kia hảo, ta hiện tại liền nhờ người đi hỏi hỏi.”

Thu hồi di động, Orlando - Bloom đứng ở khách sạn thủy tinh mạc tường phía trước, nhìn chính mình thịnh thế mĩ nhan, bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến phá lệ xán lạn.

Ai có thể nghĩ đến, đi tham gia tụ hội, cũng có thể từ Matthew - Horner chỗ đó được đến như vậy tin tức, bất quá Stephen - Sommers chịu hướng Matthew - Horner để lộ như vậy tin tức, nói vậy đem hắn xếp vào qua nam chính nhân tuyển chi nhất, khả năng bởi vì danh khí cùng box office kêu gọi lực duyên cớ, kẹt ở Universal ảnh nghiệp chỗ đó.

Matthew - Horner còn có hay không cơ hội? Hắn không biết, cũng không muốn biết, chỉ biết là này đối với chính mình đến nói là một khó được cơ hội.

Về phần cùng Matthew - Horner ở giữa kia điểm giao tình, ở như vậy một nhân vật trước mặt, tính cái gì?

Orlando - Bloom tin tưởng, nếu đổi vị ở chung, Matthew - Horner cũng sẽ cùng chính mình như vậy.

Buổi tối ngủ thời điểm, Orlando - Bloom mơ thấy chính mình trở thành một bộ Hollywood cao nhất đại chế tác tuyệt đối nhân vật chính, mà không phải Legolas như vậy vai phụ, phim box office đại bạo, danh tiếng nghịch thiên, sau đó đem hắn đẩy lên Hollywood đỉnh phong, biến thành cùng Tom - Cruise như vậy siêu a cấp cự tinh !

Đại khái là mộng làm được nhiều lắm, ngày hôm sau hắn không có đúng lúc rời giường, thẳng đến bị người đại diện điện thoại đánh thức.

“Sớm như vậy?” Orlando - Bloom mò di động đặt ở bên tai,“Ai a? Có chuyện sao?”

“Là ta, Alan !” Người đại diện thanh âm ở trong ống nghe vang lên,“Orlando, ta tìm người xác nhận qua, Universal ảnh nghiệp xác thật đang tại cùng Stephen - Sommers lên kế hoạch một bộ siêu cấp đại chế tác, dự toán phí tổn không phải 1 ức 5000 vạn dollar, mà là 1 ức 6000 vạn dollar !”

“1 ức 6000 vạn dollar?” Orlando - Bloom trực tiếp ngồi dậy,“Còn có khác tin tức sao? Tiếp tục !”

Người đại diện lại tại điện thoại bên trong nói,“Stephen - Sommers đã hoàn thành kịch bản, phỏng chừng đẳng [ Vua Bọ Cạp ] phát hành sau, Universal ảnh nghiệp liền sẽ chính thức đối ngoại tuyên bố, đại khái là muốn nghĩ biện pháp thôi [ Vua Bọ Cạp ] một phen.”

“Nam chính đâu?” Đây mới là Orlando - Bloom quan tâm nhất .

“Nghe nói là cần một phi thường khốc phi thường tuổi trẻ bản nam chính !” Người đại diện chuyên môn đi hỏi thăm, lý giải đến không thiếu tình huống,“Orlando, ta cho rằng này phi thường thích hợp ngươi !”

Orlando - Bloom cũng như vậy cho rằng,“Ta cũng hiểu được như vậy.” Hắn suy nghĩ một chút, lại hỏi,“Bọn họ có hay không nam chính nhân tuyển?”

Người đại diện trực tiếp trả lời,“Stephen - Sommers có chút trúng ý [ xác ướp trở về ] trung đóng vai Vua Bọ Cạp tên kia diễn viên, liền ngươi tại Black Hawk Down kịch tổ nhận thức cái kia bằng hữu.”

“Matthew - Horner?” Orlando - Bloom đứng lên, này cũng không phải là tin tức tốt.

“Universal ảnh nghiệp phương diện không quá tán đồng.” Người đại diện mà nói lại khiến hắn an tâm,“Cho rằng hắn danh khí cùng kêu gọi lực nghiêm trọng không đủ, Universal ảnh nghiệp càng có khuynh hướng sử dụng có được nhất định kêu gọi lực, bề ngoài điều kiện xuất chúng, thù lao cũng không phải đặc biệt cao trẻ tuổi nam diễn viên.”

Orlando - Bloom nghĩ đến càng xa , này chẳng phải chính là vì chính mình lượng thân tạo ra nhân vật sao? Khốc, tuổi trẻ, soái khí, kêu gọi lực, bề ngoài...... Hắn cũng không thiếu.

“Alan ! ta muốn tranh thủ nhân vật này !” Hắn khẩn cấp nói,“Alan, ngươi nhất định phải giúp ta tranh thủ đến nhân vật này !”

“Orlando, lãnh tĩnh ! ngươi nghe ta nói......” Người đại diện tại nghe ống bên trong thanh âm dần dần đề cao,“Bởi hai bộ [ xác ướp ] box office thành công, thêm bọn họ bên trong xem hảo [ Vua Bọ Cạp ], Universal ảnh nghiệp sẽ ở này hạng mục bên trên cho Stephen - Sommers thật lớn quyền lực, đồng thời kiêm nhiệm biên kịch, đạo diễn cùng người sản xuất, muốn lấy đến nam chủ xem, tất yếu phải được đến hắn cho phép.”

Không đợi Orlando - Bloom mở miệng, người đại diện còn nói thêm,“Ta cùng Stephen - Sommers không quen, ở trước mặt hắn không thể nói được lời. Ngươi không phải cùng Vua Bọ Cạp kia diễn viên là bằng hữu sao? Ngươi nói cho hắn, ngươi đi tham gia tháng sau [ Vua Bọ Cạp ] lần đầu thức, đến lúc đó khẳng định có thể thấy đến Stephen - Sommers, nghĩ biện pháp cùng hắn đáp lên quan hệ. Ngươi đi lấy lòng Stephen - Sommers, ta tại mặt khác phương diện lại nghĩ biện pháp, chúng ta từ hai phương diện tiến hành vận tác.”

“Hảo !” Orlando - Bloom nói,“Ta một hồi liền cấp Matthew - Horner gọi điện thoại, đi tham gia lần đầu thức khẳng định không có vấn đề.”

Bên kia người đại diện lại tại điện thoại bên trong dặn dò,“Matthew - Horner là Stephen - Sommers trúng ý nhân tuyển chi nhất, ngươi ngàn vạn không cần tại Matthew - Horner trước mặt lộ ra muốn tranh đoạt nhân vật này ý tưởng, tiếp tục cùng hắn gọi hảo, muốn đầy đủ lợi dụng hắn cùng với Stephen - Sommers ở giữa quan hệ, tiếp cận Stephen - Sommers, hiểu sao?”

“Ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào.”

Kết thúc cùng người đại diện trò chuyện, Orlando - Bloom đi vào phòng vệ sinh, chuẩn bị rửa mặt một phen, lại cho Matthew gọi điện thoại.

Tối hôm qua uống rượu phải có điểm nhiều, Matthew rời giường cũng tương đối muộn, may mà không có uống say, rời giường sau cũng không có cảm giác đau đầu, đơn giản rửa mặt qua đi, chuẩn bị đi ra ngoài chạy một vòng, vừa ra cửa, vận động trong áo trong túi di động liền vang lên.

Hắn cầm ra nhìn thoáng qua, phát hiện là Orlando - Bloom dãy số.

“Hải, Orlando.” Matthew chuyển được điện thoại, cố ý nói,“Sớm như vậy liền bỏ được từ mĩ nữ trong ngực bò lên?”

Tuy rằng hắn đối Liv - Tyler thưởng thức vô năng, nhưng nữ nhân này là trên truyền thông công nhận thực xinh đẹp nữ diễn viên.

Này đại khái chính là thẩm mỹ mặt trên sai biệt , loại này sai biệt rất rất khó điều tiết.

Từng hắn cho rằng Nicole Kidman phi thường xinh đẹp, có đoạn thời gian smartphone bình bảo chính là dùng Nicole Kidman, nhưng rất nhiều nhân viên tạp vụ đều tỏ vẻ Nicole Kidman xương gò má rất cao, trán quá rộng, sắc mặt quá trắng, giống nữ quỷ......

“Hoàn hảo .” Di động ống nghe trung truyền đến Orlando - Bloom tiếng cười,“Không phải Liv nhắc nhở ta, ta đều quên , của ngươi tân phiến [ Vua Bọ Cạp ] sắp tổ chức lần đầu thức đi? Nhớ rõ khiến kịch tổ cho ta phát một phần mời.”

“Có thể !” Matthew hoan nghênh chi chí,“Ta một hồi liền cấp Sean - Daniel gọi điện thoại, hắn nhất định rất cao hứng.”

Có thể kéo đến gần nhất trong khoảng thời gian này phi thường có đủ đề tài tính nam ngôi sao tới tham gia lần đầu hội, kịch tổ khẳng định sẽ không cự tuyệt.

Orlando - Bloom không có nhiều lời,“Kia hảo, ta chờ ngươi thông tri.”

Cắt đứt điện thoại, Matthew lập tức bấm gọi Sean - Daniel số điện thoại, tựa như hắn tưởng như vậy, Sean - Daniel lập tức để người đi cấp Orlando - Bloom trù tính công ty phát chính thức khách quý mời.

Orlando - Bloom vì cái gì muốn chủ động tham gia [ Vua Bọ Cạp ] lần đầu thức? Matthew chạy không mấy mét, cũng liền tưởng minh bạch , làm [ Vua Bọ Cạp ] biên kịch cùng người sản xuất Stephen - Sommers khẳng định sẽ tham dự lần đầu thức, mà Stephen - Sommers đã xác nhận là cái kia hạng mục biên kịch, đạo diễn cùng chế tác người, quyền lực so [ Vua Bọ Cạp ] kịch tổ trung Sean - Daniel còn muốn lớn.

Muốn lên làm này hạng mục nam chính, Stephen - Sommers khẳng định nhảy không qua đi, hơn nữa rất quan trọng.

Đương nhiên, hắn cũng biết, này có khả năng là chính mình suy nghĩ nhiều, nói không chừng Orlando - Bloom xác thật là người tốt, tham gia [ Vua Bọ Cạp ] lần đầu thức thuần túy là hắn cố gắng trợ uy đến.

Mặt sau thời gian bên trong, Matthew trừ tiếp tục Anh quốc khẩu âm học tập cùng luyện tập đấu kiếm đẳng chủ động hằng ngày kế hoạch ngoại, cơ bản đều là tại phối hợp Universal ảnh nghiệp đối với [ Vua Bọ Cạp ] tuyên truyền.

Theo cự ly [ Vua Bọ Cạp ] phát hành thời gian càng ngày càng gần, Universal ảnh nghiệp cũng khởi động dày đặc tuyên truyền kế hoạch.

Các loại phim áp phích cùng ảnh sân khấu, nội dung không hoàn toàn giống nhau trailer, về diễn viên, quay chụp cùng phía sau màn tin tức thông cáo, liên tiếp không ngừng xuất hiện ở các loại truyền thông bình đài bên trên, Universal ảnh nghiệp là hiện tại Hollywood lục đại điện ảnh công ty chi nhất, có được dài lâu lịch sử cùng thâm hậu nội tình, phương diện này kinh nghiệm phong phú, phim tuyên truyền vật liêu thả ra tiết tấu khống chế phi thường tốt, lấy tận khả năng treo lên người xem khẩu vị.

Matthew làm phim nam chính, cũng đi lên một ít tạp chí bìa mặt, tỷ như [ Entertainment Weekly ], cũng tham gia không thiếu trang mô tác dạng phỏng vấn, này mấy Hollywood trên ý nghĩa truyền thống nhuyễn tuyên cũng đều là Universal ảnh nghiệp tỉ mỉ kế hoạch hảo.

Tại tuyên truyền điện ảnh phương diện, Matthew biết hữu hạn, cơ bản đều là tại phối hợp Universal ảnh nghiệp tiết tấu.

Trừ nhuyễn tuyên, Universal ảnh nghiệp tại cứng rắn quảng mặt trên cũng hạ không thiếu công phu, tàu điện ngầm, giao thông công cộng, sân bay quảng cáo cùng với các loại bên ngoài áp phích tại toàn mĩ các thành phố lớn đều có thể nhìn thấy.

Theo tuyên truyền cường độ tăng lớn, càng ngày càng nhiều nhân thấy được về này bộ phim sắp phát hành tin tức.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 178: Yên Lặng Tiếp Nhận

Santa Monica thương nghiệp quảng trường, một tòa nhà mặt trên, một đám công nhân vừa đổi mới qua quảng cáo, phía trước Motorola di động áp phích, biến thành mới tinh điện ảnh áp phích, áp phích bên trên một cường tráng nam nhân cầm kiếm mà đứng, lõa lồ thượng thân đường cong giống như đá cẩm thạch điêu khắc mà thành, hết sức hấp dẫn người nhãn cầu, bên cạnh Matthew - Horner đóng vai Vua Bọ Cạp phụ đề, cùng nhân vật hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.

Đây là [ Vua Bọ Cạp ] cự phúc áp phích quảng cáo, Universal ảnh nghiệp lựa chọn như vậy một địa điểm tuyên bố cứng rắn quảng, cũng là bởi vì Santa Monica trung tâm thương nghiệp dòng người tập trung, là toàn bộ Los Angeles địa khu trọng yếu nhất thương vụ trung tâm chi nhất.

Thương nghiệp quảng trường phụ cận một gian tiệm cà phê bên trong, tới gần cửa sổ chỗ ngồi biên ngồi một anh tuấn soái khí trẻ tuổi nam nhân, hắn biên thích ý uống cà phê, vừa xem báo chí, tâm tình tựa hồ phi thường không sai.

“Hắc, Paul !” Có người lại đây chào hỏi,“Này cuối tuần có party, ngươi đi tham gia sao?”

“Này cuối tuần? Không được, ta không có thời gian.”

Liền tại hắn cự tuyệt sau, một người tuổi còn trẻ nữ hài tiến vào tiệm cà phê, trải qua bên này khi hướng trẻ tuổi nam nhân bên này nhìn thoáng qua, trên mặt lập tức hiện ra kinh hỉ, hai bước liền đi lại đây.

“Ngươi...... Ngươi là Paul phải không?” Tuổi trẻ nữ hài nhìn nam nhân, tựa hồ rất kích động,“Ta là của ngươi fan điện ảnh, ngươi diễn viên chính [ Fast and Furious ] quá tuyệt vời !”

Paul - Walker lộ ra dương quang xán lạn tươi cười, nhìn về phía nữ hài, nữ hài từ trong bao móc ra bản tử cùng một chi bút, đưa tới trước mặt hắn, hỏi,“Có thể kí tên sao?”

“Đương nhiên có thể !” Paul - Walker thật rõ ràng ở trên vở ký xuống đại danh.

Nữ hài khuôn mặt đỏ hồng, tiếp nhận bút cùng đĩa phim, nhanh chóng ly khai.

Tuy rằng thủy chung vẫn duy trì khiêm tốn, nhưng Paul - Walker sẽ không phủ nhận, trở thành ngôi sao cảm giác thật sự là quá tốt, từ [ Fast and Furious ] đại lấy được thành công, hắn trở thành nghiệp nội tương đối thụ chú ý nam diễn viên, giống loại này nữ fan lại đây muốn kí tên sự tình, liền thường xuyên xuất hiện.

Để cho hắn thích là,[ Fast and Furious ] đệ nhị bộ đã xác định được duyệt, Van Diesel kia căn giảo thỉ côn bị Universal ảnh nghiệp hoàn toàn loại bỏ bên ngoài.

Uống một ngụm cà phê, Paul - Walker không lại suy nghĩ cái kia ghê tởm gia hỏa, tiếp tục lật xem báo chí, vừa lúc lật đến này phân [ Los Angeles thời báo ] giải trí trang thượng.

“Universal ảnh nghiệp sắp phát hành [ Vua Bọ Cạp ] tại nội bộ điểm ánh thượng đạt được nhất trí khen ngợi, đặc biệt là nam chính Matthew - Horner mấy trường động tác hí, bị thụ khen ngợi, này bộ đầu tư 4000 vạn dollar mạo hiểm phim hành động, sắp tại 4 nguyệt 9 ngày lần đầu, hơn nữa từ 4 nguyệt 12 ngày khởi, đại quy mô tiến vào Bắc Mĩ cụm rạp chiếu phim......”

Trừ văn tự đưa tin, bên cạnh còn xứng nhất trương đại đồ, đồ thượng là nhất trương dị thường quen thuộc gương mặt, cứ việc là cổ trang trang điểm, Paul - Walker lại liếc nhìn liền nhận ra, đây chính là Matthew - Horner.

“Gã này, cũng lên làm nam chính a”

Nhìn thấy nơi này, Paul - Walker lấy di động ra, cấp Matthew đánh điện thoại, đẳng bên kia tiếp lên, nói thẳng,“Là ta a, Matthew. Ta là Paul a, của ngươi tân phiến có phải hay không sắp cử hành lần đầu thức ? Đúng, đúng, đối...... Ngươi không mời ta cũng chuẩn bị đi tham gia lần đầu thức đâu ! kia hảo, liền như vậy nói định ! nếu kịch tổ không ý kiến, làm cho bọn họ cho ta phát mời !”

Hắn treo điện thoại, rời đi tiệm cà phê, lên xe thời điểm, nhìn thấy đối diện đầu xe cách đó không xa trên lầu, nhất trương cự đại [ Vua Bọ Cạp ] áp phích quảng cáo sắp mắc hoàn tất, kia tấm áp phích thượng đồng dạng là cái kia quen thuộc gương mặt !

“Vận khí tốt mà nói.” Hắn nói thầm một câu,“Matthew cũng muốn đỏ a.”

Burbank trên một ngã tư đường, Matthew thu hồi di động, ra một gian tiệm giải khát, mang theo một đại giấy gói to, dựa theo phía trước ước định phương hướng, hướng tới phía trước đi.

Ngã tư đường bên kia, một chiếc màu đen mpv ô tô cửa hông kéo ra, thân hình cao lớn Elena - Boyar từ trên xe xuống dưới, tuyển hảo địa phương cùng góc độ, cầm lấy máy ảnh, màn ảnh nhắm ngay Matthew bên kia, không ngừng ấn shutter.

Matthew bày ra một bộ đột nhiên tao ngộ cẩu tử bộ dáng, còn thò tay che khuất mặt, tựa hồ không tưởng càng làm cho nhân chụp, Elena - Boyar không hề xúc động, tiếp tục quay chụp ảnh chụp, mãi cho đến Matthew rẽ qua góc tường, lúc này mới ngừng lại.

Nàng thu hồi máy ảnh, trở lại trên xe, lật xem lên ảnh chụp, đơn giản nhìn một lần, không khỏi khẽ gật đầu, Matthew - Horner gã này trời sinh tiền vốn đầy đủ hảo, thêm hậu kỳ cố gắng kiện thân, thượng kính hiệu quả dứt khoát không thể tốt hơn .

Tuy rằng đây là trước đó kế hoạch hảo phố chụp, nhưng loại này phố chụp cũng có thể đánh ra bày chụp hiệu quả, rất ít người có thể làm đến.

Elena - Boyar không chút nào khiêm tốn, cho rằng có thể đạt thành loại này hiệu quả, một phương diện là Matthew - Horner cái kia gia hỏa tự thân điều kiện hảo, một phương diện khác tự nhiên là nàng nhiếp ảnh kỹ thuật xuất chúng, ở trong nghề tuyệt đối nhất lưu tiêu chuẩn.

Màu đen mpv ô tô bên kia cửa hông kéo ra, Matthew cũng lên ô tô, nhìn Elena - Boyar liếc nhìn, hỏi,“Hiệu quả thế nào, còn muốn lại đến một lần sao?”

“Có thể .” Elena - Boyar dỡ xuống máy ảnh màn ảnh, cẩn thận dè chừng trang hảo máy ảnh,“Hiệu quả phi thường tốt, chúng ta đi thôi.”

Matthew di động lúc này vang lên, từ trong túi quần đào đi ra, nhìn thoáng qua, nhìn thấy là rác rưởi tin nhắn, lại nhét trở về.

Elena - Boyar hỏi,“Helen tại thúc dục?”

“Không phải.” Matthew lắc đầu,“Quảng cáo tin nhắn.”

Gần nhất, loại này rác rưởi tin nhắn có tràn lan xu thế.

Trên phó điều khiển,[ Vua Bọ Cạp ] kịch tổ tuyên truyền bộ môn một danh công tác nhân viên quay đầu đến, nói,“Chúng ta đây trở về?”

Lần này quay chụp tài chính là do [ Vua Bọ Cạp ] kịch tổ cung cấp, cũng là kịch tổ hệ thống mạng tuyên truyền một bộ phận.

Công tác nhân viên hỏi trước Matthew,“Ngươi đi nơi nào?”

“Đưa ta về Thiên Sứ trù tính công ty đi.” Matthew chỉ chỉ bên trái,“Ta xe còn tại trù tính công ty bên kia phóng.”

“Ngươi đâu?” Công tác nhân viên lại hỏi Elena - Boyar.

Elena - Boyar trang hảo máy ảnh, nói,“Trực tiếp đưa ta đi ban biên tập đi, ta muốn mau chóng xử lý ảnh chụp.”

Màu đen mpv ô tô phát động, chuyển ra này phố, bất quá vài phút thời gian, liền dừng ở Thiên Sứ trù tính công ty trước cửa trên ven đường, Matthew cùng Elena - Boyar hai người chào hỏi, kéo ra cửa xe xuống xe, nhìn ô tô đi xa, lúc này mới xoay người hướng tới Thiên Sứ trù tính công ty đi.

Còn chưa tới trù tính công ty cửa, liền có bảy tám phóng viên lại đây phỏng vấn, Thiên Sứ trù tính công ty cửa nhân viên bảo vệ lập tức xông ra, yểm hộ Matthew vào công ty.

Loại tình huống này có một đoạn thời gian, hiện tại đã đến [ Vua Bọ Cạp ] trước công chiếu tuyên truyền mấu chốt giai đoạn, Universal ảnh nghiệp tại hắn này nam chính trên người đầu nhập vào tương đương tài nguyên, thêm trailer dĩ nhiên thả ra, Matthew hiện tại nghiễm nhiên nhận đến nửa ngôi sao đãi ngộ.

Tại Thiên Sứ trù tính công ty đợi đến buổi chiều, Matthew cùng Helen - Hermann cùng nhau, đi Universal ảnh thành tham gia kịch tổ một tuyên truyền phương diện thông khí hội.

Tham gia hội nghị nhân không nhiều, diễn viên phương diện liền hắn cùng nữ chính Kelly Hu, cùng với hai người người đại diện, kịch tổ phương diện còn lại là Sean - Daniel, tin tức quan Bert, Stephen - Sommers cùng đạo diễn Chuck - Russell bốn người

“Ta trước nói nói tiếp theo giai đoạn kế hoạch.” Sean - Daniel mở miệng nói,“Kịch tổ tăng lớn tại TV phương diện đầu nhập, Kelly Hu phương diện này lấy đường viền hoa làm chủ, cụ thể chờ một lát chúng ta lại bàn, Matthew ngươi muốn chuẩn bị nhận Yahoo giải trí phỏng vấn.”

Hắn lại cường điệu nói,“Universal ảnh nghiệp hội điều động toàn bộ tập đoàn công ty bình đài, đến vi phim làm tuyên truyền, hi vọng mọi người trước mặt một giai đoạn như vậy, có thể thông lực phối hợp.”

Cùng Hollywood mặt khác mấy cái đại công ty không sai biệt lắm, Universal ảnh nghiệp là đại hình truyền thông tập đoàn một phần tử, tập đoàn công ty chính là nbc Universal tập đoàn.

Tin tức quan Bert lúc này nói tiếp nói,“Các ngươi phần mình kế hoạch chấp hành sau, chúng ta sẽ điều động truyền thông đẩy vào hâm nóng, khiến tin tức đầy đủ lên men !”

“Có thể.” Helen - Hermann gật đầu.

Matthew vẫn trầm mặc, loại sự tình này hắn bàng thính là được.

“Như vậy, thứ hai tuần sau đến thứ sáu tuần sau, chúng ta toàn lực tăng cường Matthew ngay mặt tin tức.” Bert hiển nhiên chế định chi tiết kế hoạch,“Mục tiêu của chúng ta, là đem Matthew đắp nặn trở thành một từ tiểu nhân vật một đường cố gắng thành công thành danh điển phạm, mượn này hấp dẫn càng nhiều thanh thiếu niên.”

Bởi phía trước song phương từng có đủ nhiều câu thông, Matthew đối với này cũng không có ý kiến, này đối đề cao hắn cá nhân danh khí là có ưu việt .

Helen - Hermann phía trước đã cùng Matthew chi tiết nói qua , nhìn hắn một cái, Matthew khẽ gật đầu, vẫn là kia phó bộ dáng.

Này mấy chẳng những sẽ không tổn hại đến hắn, còn đối với hắn có lợi, tự nhiên không có phản đối đạo lý.

Cụ thể kế hoạch phía trước đã thương nghị qua nhiều lần , hôm nay theo như lời đều là chút cần coi trọng cùng chú ý sự hạng, kịch tổ này mấy kế hoạch chiếm được Universal ảnh nghiệp toàn diện duy trì, chung quy bốn ngàn vạn dollar đầu tư đối với Universal ảnh nghiệp đến nói cũng không phải số lượng nhỏ, Universal ảnh nghiệp cũng đầu nhập vào nhất định tài nguyên.

Lấy Universal ảnh nghiệp thực lực, lại có chu mật kế hoạch, tuyên truyền phương diện hiệu quả sẽ không so lục đại công ty ngang nhau quy mô đầu tư phim sai.

Lại thương thảo một ít chi tiết thực thi phương diện vấn đề, này ngắn gọn hội nghị kết thúc, Matthew cùng Helen - Hermann một đường hướng về Universal ảnh nghiệp bên ngoài đi.

Đi đến bãi đỗ xe, Helen - Hermann dặn dò Matthew,“Đến phát hành phía trước, ngươi sẽ thừa nhận rất lớn áp lực, ngươi chú ý không cần nói lung tung, dựa theo kịch tổ chế định kế hoạch đi làm, không cần thiện tác chủ trương, có chuyện gì đúng lúc theo ta liên hệ.”

Matthew gật đầu,“Ta biết, ngươi yên tâm hảo, ta cũng không phải mới vào nghề tân nhân .”

Gần nhất dư luận phương diện áp lực, dù cho hắn biết trong đó đại bộ phận là đến từ kịch tổ cùng Universal ảnh nghiệp vi phim sở làm hâm nóng, muốn nói một điểm ảnh hưởng không đến chính mình cũng không khả năng.

Đương tại báo chí, tạp chí cùng trang web bên trên, nhìn thấy đều là về chính mình thật thật giả giả tin tức, cảm xúc làm sao có khả năng không chịu đến ảnh hưởng? Hắn lại muốn thời khắc chú ý mới nhất tình huống, còn không có thể không xem.

Hơn nữa hắn chỉ có một người, có cảm xúc thời điểm lại không người có thể nói hết, cùng Britney thông điện thoại, tổng cộng nói không được vài phút, thêm nàng công tác lại bận rộn, tổng không tốt kia loại sự tình này đi phiền nàng.

Này mấy, cũng chỉ có thể do hắn một người yên lặng thừa nhận.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 179: Chuyện Xấu

Theo sau thời gian bên trong, Matthew làm tốt tương quan chuẩn bị, vô luận là đối với hắn cá nhân tuyên truyền, vẫn là nhằm vào mặt khác phương diện hâm nóng, đều toàn lực phối hợp kịch tổ kế hoạch.

Tuy rằng [ Vua Bọ Cạp ] tuyên phát phí dụng chỉ có hơn một ngàn vạn dollar, nhưng đây là hai mươi mốt thế kỷ xử, này mấy tiền vẫn là có thể làm rất nhiều chuyện .

Hệ thống mạng phương diện, hiện nay lớn nhất giải trí trang web Yahoo giải trí trên trang đầu, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có cùng [ Vua Bọ Cạp ] có liên quan tin tức phóng ra đến, đặc biệt là làm tuyên truyền trung tâm Matthew, hôm nay là phố chụp, ngày mai là kiện thân, hậu thiên lại là luyện tập tự do vật lộn, tựa hồ có chiếm lấy màn hình máy tính xu thế.

Elena - Boyar đã hỗn đến Yahoo giải trí chuyên mục chủ biên, tại Matthew cung cấp nổi tiếng Anh quốc diễn viên Jonny Lee Miller đặc thù đam mê tin tức, cùng với kịch tổ một bút bí ẩn tài trợ phí dụng sau, cách vài ngày liền sẽ biến đa dạng thổi phồng Matthew một lần.

Về phần Jonny Lee Miller, Matthew dù sao đã đắc tội chết hắn, lại gia tăng một điểm cũng không có gì gọi là, hai người gặp mặt tất nhiên là cừu địch, này coi như là ép Jonny Lee Miller đối với hắn cuối cùng một điểm giá trị thặng dư .

Bất quá, Matthew không có nói Angelina - Jolie trong tay còn có một phần băng ghi hình sự, Jonny Lee Miller đắc tội cũng liền đắc tội , không tất yếu lại đi trêu chọc Angelina - Jolie.

Nếu không phải Winona - Ryder có bảo mật hiệp ước, hắn thậm chí tính toán tìm thời cơ đem Winona - Ryder cũng bán, lấy đổi lấy càng nhiều tài nguyên.

Muốn hướng lên trên bò, tổng cần phải có đạp chân địa phương.

Hôm nay niên đại này, Hollywood thương nghiệp giải trí điện ảnh, tuy rằng vẫn là lấy truyền thống tuyên truyền phương thức làm chủ, nhưng cũng dần dần coi trọng lên hệ thống mạng tác dụng,[ Vua Bọ Cạp ] trang web chính thức mặt trên, không chỉ đúng lúc đổi mới tương quan tin tức, còn thiết lập một cự đại máy đếm ngược thời gian, nhắc nhở fan điện ảnh cự ly [ Vua Bọ Cạp ] phát hành còn có bao nhiêu thiên.

Mặt khác, mượn dùng [ Vua Bọ Cạp ] tuyên truyền thế, Matthew cá nhân trên blog, chú ý nhân số cũng đột phá năm con số đại quan, trong đó bị hắn ở trong phim tạo hình hấp dẫn người đến không ở số ít.

Này bộ phận nhân cũng là biểu đạt quan khán dục vọng cường liệt nhất một đám.

“Liền xung bác chủ dáng người, phát hành sau ta nhất định mua vé đi rạp chiếu phim xem !”

“Duy trì ! bác chủ vừa soái vóc người lại đẹp, là ta thích loại hình !”

Giống như vậy ngôn luận, cơ bản mỗi ngày đều có không thiếu xuất hiện ở Matthew Blog trên bảng nhắn lại.

Matthew cũng vẫn ở đổi mới Blog, chưa từng có gián đoạn, từ phim ảnh sân khấu đến áp phích lại đến hắn cá nhân gần chiếu, mỗi tuần hai đến ba lần.

Hắn đại khái biết, mạng xã hội là tương lai, mạng xã hội bản thân liền có thể tạo nên ngôi sao.

Lại chính là truyền thống cứng rắn quảng, như là bến tàu điện ngầm, phi cơ hán cùng đại hình quảng trường các nhân viên dày đặc địa phương, Universal ảnh nghiệp đều vi kịch tổ đầu nhập vào đại lượng tài nguyên, tương quan cự phúc áp phích dễ dàng liền có thể nhìn thấy, phim quảng cáo càng là tại công chiếu nửa tháng trước, liền xuất hiện ở New York thời đại quảng trường màn hình lớn cùng điện tử biển quảng cáo thượng.

Nhuyễn tuyên phương diện, Universal ảnh nghiệp làm đồng dạng đúng chỗ, như là [ Vua Bọ Cạp ] bên trong triển ánh một mảnh khen ngợi, phim thử chiếu hội hảo bình suất vượt qua 95%, diễn viên quay chụp khi cỡ nào cỡ nào cố gắng, kịch tổ gặp bao nhiêu khó khăn hơn nữa cố gắng khắc phục linh tinh nhuyễn văn, càng là tại báo chí tạp chí bên trên ùn ùn.

Tuyên truyền marketing, kịch tổ bao gồm bên trong mỗi người, nói không hẳn là lời thật, nhưng nhất định là đối phim có lợi nhất mà nói.

Hôm nay niên đại này Hollywood, tương đối với người xem khẩu vị ngày càng xoi mói, điện ảnh nghề tuy tại kỹ thuật phương diện có tương đối lớn tăng lên, thế nhưng tại tình tiết, kịch bản phương diện vẫn là không có bao nhiêu đại sang tân, ngược lại lộ số hóa cùng hình thức hóa càng thêm nghiêm trọng, làm một bộ sắp phát hành điện ảnh, tất nhiên muốn tiến hành nhuyễn văn mở rộng đón ý nói hùa người xem nhu cầu, để thắng được box office đại bán.

Thực ra [ Vua Bọ Cạp ] kịch tổ dùng phương pháp cũng không khó, liên Matthew loại này tuyên truyền mở rộng phương diện thường dân cũng có thể nhìn ra được đến, này một là đột xuất nhân vật chính, tỷ như diễn viên phương diện, kịch tổ sách lược rất minh xác, hoàn toàn lấy hắn này nam chính vi tuyên truyền điểm; Thứ hai là cường điệu đạo diễn, Chuck - Russell tuy rằng mấy năm gần đây hỗn được không như thế nào, nhưng qua lại có [ The Mask ] cùng Eraser đẳng nổi tiếng tác phẩm,[ Vua Bọ Cạp ] tại tuyên truyền trung cũng liền trở thành hắn ngóc đầu trở lại, tái hiện huy hoàng dã tâm chi tác.

Còn có tình tiết cảnh tượng, tình tiết cùng cảnh tượng đối với một bộ điện ảnh mở rộng đến nói chiếm cứ trọng yếu vị trí, rất nhiều điện ảnh tuyên truyền khi thường xuyên sử dụng tình tiết khúc chiết, khó bề phân biệt hoặc là trường hợp to lớn đẳng đến đột xuất điểm này,[ Vua Bọ Cạp ] kịch tổ cường điệu tuyên truyền là động tác cảnh tượng, cái gì vũ khí lạnh động tác kinh điển, động tác thiết kế năm năm đến tốt nhất linh tinh khẩu hiệu, kêu được cũng là chấn thiên vang.

Lại chính là chủ yếu diễn viên chuyện xấu , ban sơ kịch tổ muốn chế tạo Matthew cùng nữ chính Kelly Hu ở giữa giả luyến tình, bởi vì khách quan tình huống không thể không hủy bỏ về sau, phương diện này sửa thành lấy tuyên truyền Kelly Hu làm chủ, Kelly Hu đã tiến vào [x chiến cảnh 2] kịch tổ, Universal ảnh nghiệp cùng 20th Century Fox cùng với các diễn viên đạt thành nhất trí, về Kelly Hu cùng Wolverine ở giữa không thể miêu tả sự tình, tại báo chí tạp chí cùng trên hệ thống mạng miêu tả một tập lại một tập.

Loại sự tình này thật giả cũng không trọng yếu, quan trọng là có thể hấp dẫn nhãn cầu.

Vì hấp dẫn diễn viên, gợi ra công chúng chú ý, để tương lai có thể hấp dẫn tiềm tại thụ chúng tiến vào rạp chiếu phim mua phiếu, lừa gạt cùng lời nói dối liên thiên căn bản không phải sự.

Tiếp cận ba tháng hạ tuần, cự ly [ Vua Bọ Cạp ] phát hành thời gian càng ngày càng gần, Yahoo giải trí phương diện dựa theo ước định liên hệ đến [ Vua Bọ Cạp ] kịch tổ, tỏ vẻ muốn đối Matthew tiến hành một lần internet phỏng vấn.

Vô luận là kịch tổ, vẫn là Matthew, tự nhiên cũng không có cự tuyệt đạo lý.

Từ 911 sự kiện sau, hệ thống mạng truyền bá năng lực, chiếm được tiến thêm một bước nghiệm chứng, hệ thống mạng ý nghĩa tương lai, đã trở thành rất nhiều người chung nhận thức.

“Ngươi chừng nào thì như vậy tích cực ?”

Yahoo giải trí tại Los Angeles phân công ty bên trong, Matthew ngồi ở một gian internet văn tự trực tiếp thất trong, chuẩn bị nhận Elena - Boyar phỏng vấn, thừa dịp còn không có bắt đầu, hắn có chút hảo kỳ hỏi,“Thế nhưng chủ động vì ta tranh thủ đến như vậy một cơ hội?”

Hắn biết Elena - Boyar gần nhất thăng chức , trong tay có nhất định quyền lực.

Elena - Boyar phóng thấp thanh âm, nói thẳng,“Ngươi cung cấp tin tức, khiến ta có không tưởng được thu hoạch, này coi như là thù lao .” Nàng đem một tờ giấy đẩy đến Matthew trước mặt,“Này mấy đều là qua sẽ muốn hỏi vấn đề, ta cùng kịch tổ trước đó câu thông qua, bọn họ làm cho ngươi chuẩn bị sao?”

“Đều chuẩn bị tốt .” Matthew cũng không để ý vào thời điểm này đương kịch tổ giật dây rối gỗ,“Chính là đáp án có chút dài, nhắc nhở một chút các ngươi đánh chữ viên, tốc độ tay phải nhanh một điểm.”

Hiện trường trừ Matthew cùng Elena - Boyar, còn có vài danh công tác nhân viên, có người chuyên môn phụ trách Yahoo giải trí phỏng vấn chatroom văn tự ghi vào, có người phụ trách quay chụp hiện trường phỏng vấn hình ảnh sau đó truyền đến chatroom trung, còn có người là hiện trường kỹ thuật bảo đảm......

Tuy rằng hệ thống mạng phỏng vấn so ra kém TV tiết mục cao lớn thượng, nhưng cũng chuẩn bị hoàn thiện, hơn nữa đối với Matthew loại này đẳng cấp diễn viên đến nói, còn không đến chú ý cùng cường điệu bức cách thời điểm, danh khí cùng tài nguyên mới là thật sự .

Chuẩn bị công tác sắp xếp, thời gian cũng kém không nhiều , một vị biên tập lại đây thông tri Matthew cùng Elena - Boyar sau, lần này internet phỏng vấn chính thức bắt đầu.

Matthew trước mặt phóng một đài máy tính, hắn có thể nhìn thấy Yahoo giải trí internet trong chatroom, chen vào đến không ít người, đến phỏng vấn mở ra trước, nhân số thoải mái qua vạn.

Elena - Boyar không có tiếp hỏi, ghi vào viên đánh trước ra một đoạn giới thiệu thức dẫn đường văn tự.

“Matthew - Horner có thể nói là Hollywood tân nhân diễn viên trung một dấu hiệu tính nhân vật, có lợi hại ánh mắt, nham thạch bàn kiên nghị khuôn mặt cùng cao lớn cường kiện thể phách, khiến hắn đến quay phim hành động, không có nhân cảm giác không thích hợp. Trên thực tế, hắn phía trước đã diễn viên chính qua cùng loại phim hành động, tỷ như Gladiator, cùng với năm trước [ xác ướp trở về ] trung Vua Bọ Cạp. Thế nhưng, gần nhất này bộ do Chuck - Russell đạo diễn tân phiến [ Vua Bọ Cạp ] lại đem Matthew - Horner ưu thế cùng thiên phú khai phá đến một tân cực hạn......”

Nhìn thấy này đoạn văn tự, Matthew chính mình đều ngại gãi gãi đầu, này nói là chính mình sao?

Bất quá, hắn da mặt đủ dày, tiếp theo giây liền xác nhận, này nói chính là chính mình nha !

Nói dối lặp lại nhiều, cũng liền biến thành thật .

Vây quanh tại Hollywood chung quanh, từ diễn viên đến kịch tổ đến điện ảnh công ty lại đến tin tức truyền thông, có thể nói là hắn gặp qua chân thật nhất nói dối chế tạo cơ.

“Hoàn cảnh như vậy......” Matthew thừa dịp phỏng vấn còn không có bắt đầu, chính mình nói thầm,“Rất thích hợp ta a.”

Một mảnh tinh thuần lại trắng nõn như ngọc giới giải trí, hắn cũng không biết trên thế giới này có hay không, nếu có mà nói, cũng tuyệt đối không phải Hollywood, Hollywood nếu là loại này giới, phỏng chừng hắn người như thế, một đời đều hỗn không xuất đầu.

Làm một bại hoại, chờ ở một đống Thánh Nhân trung gian, thật sự là rất chói mắt , tất nhiên lọt vào tập thể xa lánh, nhưng trốn ở đồng dạng một đám bại hoại trung gian, ngược lại sẽ hỗn được như cá gặp nước.

Phòng phỏng vấn môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, một mang kính mắt biên tập đi vào đến, đến gần Elena - Boyar bên cạnh, tại nàng bên tai nói nhỏ vài câu, Elena - Boyar nhẹ nhàng gật đầu, nói,“Ta biết.”

Tên kia biên tập theo sau lại ly khai phòng phỏng vấn.

Ghi vào viên còn tại gõ về Matthew qua lại biểu diễn tác phẩm cùng nhân vật tin tức, Elena - Boyar tương đối nhiếp ảnh sư nói,“Tạm dừng chụp ảnh.” Tiếp lại dặn dò ghi vào viên,“Tiếp tục văn tự ghi vào, đừng có ngừng !”

Theo sau, nàng xem hướng Matthew, thoáng phóng thấp thanh âm, nói thẳng,“Thế nhưng có người hướng bát quái tiểu báo bạo liêu, nói ta là của ngươi âm thầm kết giao bạn gái, còn cầm ra mấy tấm ta ra vào ngươi gia môn ảnh chụp, có lầm hay không !”

Matthew hơi hơi nhún vai,“Khẳng định là đoạn thời gian trước, ngươi đi ta chỗ đó xuyến môn thời điểm, bị cẩu tử vỗ xuống.”

“Hẳn là như vậy.” Elena - Boyar tuần trước từng đi tìm qua Matthew một lần, nàng tính tình không tốt lắm, có chút phẫn nộ nói,“Thế giới này điên rồi sao? Ta này bát quái phóng viên cũng có thể trở thành người khác trong miệng chuyện xấu đối tượng?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 180: Hết Thảy Đều Là Sinh Ý

“Ta với ngươi truyền chuyện xấu?” Matthew thẳng lắc đầu,“Mấy tên kia thật sự là không có thứ để mà viết.”

Tiếp, hắn lại nghĩ đến, này nói không chừng là [ Vua Bọ Cạp ] kịch tổ bút tích, chỉ cần có thể tranh thủ đến nhãn cầu, Hollywood kịch tổ nhóm tuyên truyền mới mặc kệ thủ đoạn thấp cấp vẫn là cao cấp.

Chỉ cần lợi nhuận đầy đủ dày, khiến Universal ảnh nghiệp ceo Ron - Mayer tự mình ra trận cũng không quan hệ.

Elena - Boyar ngược lại cũng không như thế nào lo lắng, nàng da mặt đầy đủ dày, cũng rõ ràng Matthew gã này da mặt so với chính mình còn muốn hậu, loại này cái gọi là bạo liêu, đối với hắn này không mặt không mũi người đến nói, căn bản tính không được cái gì.

Matthew lấy di động ra, biên tập một tin nhắn, thông lệ thông tri Helen - Hermann một tiếng.

Rất nhanh, di động chấn động, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, Helen - Hermann hồi âm phát lại đây.

“Ta biết.”

Hồi âm chỉ có ngắn ngủi một hàng chữ, Helen - Hermann hiển nhiên cũng không coi trọng.

“Chúng ta bắt đầu đi.” Elena - Boyar nhắc nhở nói.

Matthew thu hồi di động, nói,“Hảo a.”

Tuy rằng là internet phỏng vấn, nhưng phỏng vấn vẫn là lấy đối thoại tình thế tiến hành, bất quá có chuyên gia tiến hành ghi vào.

Elena - Boyar hỏi phía trước, phụ trách chụp ảnh nhân chuyên môn chụp một tấm nàng cùng Matthew đối mặt mà ngồi ảnh chụp, sau đó truyền đến chatroom trung.

Internet phỏng vấn lập tức bắt đầu.

“[ Vua Bọ Cạp ] trailer đã thả ra hai chi, bên trong tồn tại đại lượng động tác hí màn ảnh.” Elena - Boyar không có bởi vì phỏng vấn người là Matthew liền thả lỏng, nghiêm túc hỏi,“Chúng ta đều có thể nhìn thấy, động tác hí so [ xác ướp trở về ] bay lên đến một càng cao trình độ, lần này quay chụp tính khiêu chiến rốt cuộc lớn bao nhiêu? Ngươi vì chính mình biểu hiện cảm thấy kinh hỉ sao?”

Matthew đồng dạng chăm chú trả lời,“Nếu tính khiêu chiến không lớn mà nói, ta căn bản là sẽ không đối với nó cảm thấy hứng thú, lại càng sẽ không đầu nhập nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực ở mặt trên, bên trong đại bộ phận khiêu chiến đều là trên thể năng , ta đối với loại này loại hình kịch bản rất mê muội. Ta xem qua rất nhiều rất lợi hại Hongkong điện ảnh nhân lợi dụng đánh hí đến kể chuyện xưa điện ảnh, mà không phải thuần túy vì đánh mà đánh. Như vậy kịch bản rất hấp dẫn ta, muốn đi nếm thử.”

Vấn đề là Elena - Boyar cùng kịch tổ hiệp định , đáp án cơ bản cũng là kịch tổ gõ định , Matthew chính là dựa theo kịch tổ tuyên truyền cần, đem đáp án dùng chính mình phương thức thuật lại đi ra.

“Kịch tổ có rất bổng ý tưởng, nhưng hảo ý tưởng là cần bỏ công phu rất lớn đến thực hiện , ngươi muốn hướng một điều chính xác trên đường đi, còn muốn cùng người khác không giống nhau.”

Sau đó, Matthew lại bắt đầu bậy bạ, loại này bậy bạ muốn dẫn phát tiềm tại người xem cộng minh, nói cho bọn họ ‘Xem đi, ta vì này bộ phim trả giá bao nhiêu lớn cố gắng’,“Thật nhiều thật nhiều lần, ta buổi sáng đến trường quay thời điểm thậm chí đều hạ không được xe, sau đó bãi đậu xe viên liền sẽ rất kiên nhẫn đợi ở bên cạnh, chờ ta chậm rãi đem thân thể mình một chút từ trong xe di đi ra, bởi vì ta tứ chi thật sự đau được quá lợi hại .”

Này mấy đáp án là vì đột xuất hắn này nam chính,“Bất quá đẳng chịu đựng qua đoạn thời gian đó, ta liền phát hiện thân thể thật phát sinh rất nhiều biến hóa, có thể cảm giác được chính mình trở nên càng cường tráng càng linh hoạt. Chờ ta ý thức được điểm này thời điểm, nháy mắt liền có tự tin lại đi tăng lớn cường độ, do đó có thể khiến bộ điện ảnh này trở nên càng phấn khích.”

Elena - Boyar cùng Matthew một hỏi một đáp, phi thường nghiêm túc phi thường thành thực cùng một chỗ phối hợp nói dối, chatroom trung không ít người đều nhận đến bọn họ phỏng vấn ảnh hưởng.

Có gọi là “Thích xác ướp” võng hữu nhắn lại,“Này nam diễn viên xác thật rất liều , tại [ xác ướp trở về ] kịch tổ chính là như vậy, đáng tiếc kia bộ phim chỉ có ngắn ngủi hai trường động tác hí, không đủ đã nghiền, lần này hảo, có thể xem thống khoái !”

Còn có gọi “Lily yêu tráng hán” võng hữu nói:“Các ngươi xem qua Matthew - Horner ảnh sân khấu cùng kiện thân chiếu sao? Đây là chân nam thần ! ta thích !”

Elena - Boyar lại hỏi,“Mọi người đều biết, ngươi tại quay chụp này bộ phim khi, chuyên môn luyện tập tự do vật lộn, là thật sao?”

“Xác thực điểm đến nói, ta tại quay chụp phía trước thời gian rất lâu, liền tại luyện tập tự do vật lộn .”

Lần này Matthew không có lại nói dối, ăn ngay nói thật nói,“Rất sớm phía trước liền bắt đầu luyện tập , đại khái là từ quay chụp hoàn [ xác ướp trở về ] sau bắt đầu đi, ta tại thử vai [ xác ướp trở về ] phía trước bắt đầu luyện tập quyền kích, phát hiện chính mình có chút phương diện này thiên phú, bản thân đối với này những vận động cũng phi thường có hứng thú.”

“Trách không được trong trailer ngươi thân thủ tốt như vậy.” Elena - Boyar hợp thời khen ngợi Matthew một câu, lại hỏi,“Ngươi huấn luyện thời điểm là hòa một đám cách đấu gia cùng một chỗ phải không?”

Matthew gật đầu,“Đúng, bọn họ đều là huấn luyện có tố nhân, là ta đặc biệt đặc biệt bổng lão sư. Bọn họ đều có chính mình phần mình am hiểu kỹ năng, sau đó toàn tâm toàn ý truyền thụ cho ta.”

Chatroom trung, càng nhiều nhân chen tiến vào, Matthew mắt nhìn online nhân số, đã vượt qua năm vạn người.

Elena - Boyar tiếp tục hỏi,“[ Vua Bọ Cạp ] quay chụp trung, có hay không khiến ngươi ấn tượng đặc biệt khắc sâu thời điểm?”

“Kịch tổ thiết kế một hồi màn ảnh dài đánh nhau hí, dứt khoát để người khó có thể tin !” Matthew đối với máy ảnh màn ảnh bên kia chỉ chỉ miệng, đẳng nhiếp tượng sư vừa đúng chụp xuống trận này ảnh chụp, hắn mới còn nói thêm,“Kia trường động tác hí trung, ta bị thương, thương đến răng nanh.”

Hắn hơi hơi nhún vai, tiếp tục tín khẩu nói bậy,“Thực ra đang vì bộ điện ảnh này động tác hí tập luyện thời điểm, ta răng nanh liền bị đánh hỏng qua, may mà thương không phải rất nghiêm trọng.”

Đương nhiên, không thể chỉ nói thụ thương sự, Matthew còn nói thêm,“Toàn bộ kịch tổ dã tâm đều rất lớn, thiết kế mấy trường dài đến vài phút màn ảnh dài động tác hí, này đối rất nhiều người đến giảng đều là ngay cả nghe cũng chưa nghe qua . Bình thường đánh hí đều là chụp thành một đám hai ba giây màn ảnh, sau đó dựa vào hậu kỳ cắt nối biên tập chắp nối lên. Mà kịch tổ thiết kế này mấy màn ảnh, không dựa vào hậu kỳ cắt nối biên tập, cũng sẽ không đem chậm động tác gia tốc, liền dựa vào diễn viên ở giữa gần như thực chiến so đấu cùng biểu diễn, kịch tổ sở dĩ làm như vậy, chính là xuất phát từ đối với ta đối huấn luyện thành quả tín nhiệm.”

“Như vậy màn ảnh quay chụp rất khó đi?” Elena - Boyar vừa đúng hỏi.

“Phi thường khó !” Matthew nói được có chút khoa trương,“Một đánh nhau màn ảnh dài tưởng đánh ra đến hiệu quả hảo, diễn viên nhất định phải vẫn ở động, còn muốn cam đoan không cần đem lưng cấp hướng màn ảnh. Cho nên quá trình này cơ hồ toàn bộ đều phải dựa vào ta chính mình đến hoàn thành, không có thế thân. Ta động tác thập phần phóng được ra, bởi vì kịch tổ sẽ cam đoan của ta an toàn.”

Song phương lại xả chút kịch tổ cùng phim sự tình, sau đó đến võng hữu hỏi thời gian.

Thứ nhất bị lựa chọn võng hữu hỏi,“Của ngươi dáng người thoạt nhìn phi thường bổng, có phải hay không dùng đặc hiệu tân trang qua a?”

Matthew nhìn thấy vấn đề, đối ghi vào viên bên kia nói,“Không có tân trang, màn ảnh trung của ta dáng người cùng trong hiện thực như vậy.”

Thứ hai võng hữu tắc hỏi kịp Matthew diễn nghệ trải qua,“Ta vừa tra xét một chút, phát hiện ngươi từ thứ nhất nhân vật bắt đầu, liền tại cùng ngôi sao cùng danh đạo hợp tác, có phải hay không có đặc biệt thân thế bối cảnh?”

“Ta chính là một phổ thông diễn viên.” Matthew đối mặt fan điện ảnh, đặc biệt khiêm tốn,“Ta đến từ bang Texas ở nông thôn, có thể cùng nhiều người như vậy hợp tác, ta vẫn phi thường vinh hạnh, muốn nói nguyên nhân mà nói, đại khái là ta vận khí tốt đi.”

Mặt sau một người hỏi ra vấn đề có chút bén nhọn,“Nghe nói Hollywood tồn tại tỷ như phòng thử vai sô pha, hoặc là đạo diễn cung cấp đặc thù phục vụ đẳng hành động, đổi lấy nhân vật tình huống, đây là thật sao? Ngươi gặp được qua sao?”

“Này xác thật là chân thật tồn tại .”

Cùng loại tình huống tại Bắc Mĩ thực ra truyền lưu thực quảng, cũng không xem như cái gì bí văn, Matthew cũng không phủ nhận, đương nhiên hắn sẽ không ngốc đến đề cập cụ thể người cùng chuyện,“Ta từng gặp được qua, một vị đạo diễn mời ta đi khách sạn hắn phòng thương nghị nhân vật sự tình, sau đó biểu lộ ra một ít không tốt lắm ý đồ, ta phát hiện sau, lập tức ly khai.”

Loại sự tình này chung quy tương đối mẫn cảm, theo sau kỹ thuật nhân viên lựa chọn sử dụng Yahoo giải trí bên trong nhân viên làm võng hữu hỏi, hỏi cùng vấn đề, cơ bản đều cùng [ Vua Bọ Cạp ] có liên quan, lần này phỏng vấn vốn chính là vi phim tuyên truyền marketing phục vụ .

Phỏng vấn coi như tương đối thuận lợi kết thúc, tại Yahoo giải trí cùng Elena - Boyar phối hợp dưới, Matthew không có gặp được quá nhiều làm khó dễ vấn đề.

Phỏng vấn nội dung trừ tại Yahoo giải trí mặt trên khan phát, theo sau lại bị Universal ảnh nghiệp đẩy vào đến một ít báo chí truyền thông mặt trên,[ Vua Bọ Cạp ] tới gần phát hành, Universal ảnh nghiệp tuyên truyền thế công tại tiếp tục tăng mạnh.

Vô luận là Universal ảnh nghiệp, vẫn là kịch tổ, thực ra đều rất rõ ràng, box office cơ hồ ý nghĩa [ Vua Bọ Cạp ] hết thảy, tuy rằng Hollywood phim thu nhập con đường phần đông, nhưng giống như vậy ngốc nghếch phim hành động, nếu liên cơ bản box office đều không thể cam đoan, chẳng lẽ còn tưởng hi vọng xa vời nó tại TV bản quyền,dvd cùng băng ghi hình thị trường có cao thu nhập.

Kia căn bản là không có khả năng .

Kịch tổ cũng triệu tập truyền thông cùng bình luận điện ảnh nhân chuyên trường thử chiếu hội, Matthew không có tham gia, bất quá sự hậu phản ứng mở ra, cơ bản đều là một mảnh tán dương, cơ hồ tham dự thử chiếu truyền thông phóng viên cùng chức nghiệp bình luận điện ảnh người đều đối phim khen ngợi có gia......

Bất quá, Matthew cũng không giống thử chiếu kết quả như vậy lạc quan, bởi vì Helen - Hermann minh xác nói cho hắn, Hollywood đại bộ phận loại này thử chiếu hội, hết thảy đều là sinh ý mà thôi.

Nếu là sinh ý, tiền tài ở trong đó tự nhiên có thể phát huy mấu chốt tính tác dụng.

Hắn bản nhân không có hướng trong loại chuyện này dính líu, vừa đến làm diễn viên không có tất yếu này, thứ hai hắn thân phận địa vị xa xa không đủ.

Không chút nào khoa trương nói, toàn bộ [ Vua Bọ Cạp ] trước công chiếu tuyên truyền trong kế hoạch, hắn chính là kịch tổ cùng Universal ảnh nghiệp trong tay đề tuyến rối gỗ, ngẫm lại hắn hiện tại thân phận địa vị, lại cân nhắc phim đầu tư cùng chế tác nhân, cũng không khó lý giải loại quan hệ này.

Matthew cùng Helen - Hermann đối với này không có bất cứ câu oán hận, hiện tại giai đoạn này, không có cái gì so [ Vua Bọ Cạp ] box office đại bán càng trọng yếu hơn sự tình .

[ Vua Bọ Cạp ] kịch tổ phương diện tuyên truyền thủ đoạn không chỉ ở này, cự ly phim lần đầu thức còn có hơn mười ngày thời điểm, tại cùng Matthew cùng Helen - Hermann đạt thành nhất trí sau, một vị chuyên nghiệp công cộng nhân sĩ tiếp nhận kịch tổ ủy thác, đặc biệt đuổi tới New York chuẩn bị thuyết phục kế tiếp tuyên truyền trung một mấu chốt nhân vật.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 181: Hôn Mông Con Lừa

Làm Hollywood một danh chuyên nghiệp tư thâm quan hệ xã hội chuyên gia, Carter - Hodgson danh dự lương hảo, chuyên môn lương cao nhận trong giới một ít độ khó tương đối lớn công tác, lần này đi đến New York, hắn thụ [ Vua Bọ Cạp ] kịch tổ ủy thác, cùng [ New York nhà quan sát ] chuyên mục bình luận điện ảnh nhân Rex Reed tiếp xúc.

Vị này chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân chẳng những tại điện ảnh bình luận giới, cho dù là toàn bộ Bắc Mĩ giới điện ảnh đều thanh danh hiển hách, lấy ngôn ngữ khắc bạc cùng không biết xấu hổ mà nổi tiếng, ở trên truyền thông thậm chí có “Ngốc x trung cực phẩm” mĩ dự.

Hiện nay xã hội, loại này nhân đều có thể trở thành nổi danh bình luận điện ảnh nhân, Carter - Hodgson cũng không biết nên nói cái gì hảo, lấy hắn nhiều năm tiếp xúc truyền thông thực tế tình huống đến nói mà nói, chỉ có thể nói truyền thông nghề là dị thường kì ba nghề.

Người bình thường cùng kẻ điên, khẳng định là người sau càng dễ dàng tại truyền thông nghề trung hỗn ra thành quả.

Đi lên xe taxi, Carter - Hodgson đi đến [ New York nhà quan sát ] phụ cận một nhà quán cà phê, kiên nhẫn đợi lên.

Giữa trưa tan tầm thời gian vừa đến, tóc hoa bạch, mang một bộ kính mắt Rex Reed tiến vào quán cà phê, hỏi thăm phục vụ sinh một câu, rất nhanh tìm đến Carter - Hodgson ở ghế dài.

“Ngươi hảo, Rex.” Carter - Hodgson đứng lên quen thuộc chào hỏi, hiển nhiên nhận thức Rex Reed,“Tùy tiện tọa a.”

Rex Reed dùng mang theo vài phần khác thường ánh mắt nhìn Rex Reed liếc nhìn, ngồi ở hắn đối diện, hỏi,“Ngươi như thế nào đến New York ?”

Carter - Hodgson nói thẳng,“Ta cho ngươi mang đến một bút đại sinh ý.”

“Như thế nào?” Rex Reed lập tức nói,“Lại có nhân muốn dùng của ta chuyên mục? Carter, ta nói cho ngươi, này sẽ không giống vài lần trước dễ dàng như vậy , của ta bình luận điện ảnh chuyên mục muốn cùng [ New York nhà quan sát ] bảo trì nhất trí lập trường, bằng không tổng biên nhất định sẽ tễ điệu của ta bản thảo !”

Carter - Hodgson lắc đầu,“Không phải ngươi bình luận điện ảnh chuyên mục !” Tiếp hắn còn nói thêm,“Lần này giao dịch đối tượng là ngươi này nhân !”

Rex Reed rất có phạm nói,“Ta không ra bán chính mình !”

“Trước hết nghe ta nói xong......” Carter - Hodgson căn bản là không đem Rex Reed lời cho là thật,“Universal ảnh nghiệp phương diện, muốn cho ngươi tham gia nbc đài truyền hình một thăm hỏi loại tiết mục, hơn nữa công kích bọn họ sắp phát hành [ Vua Bọ Cạp ].”

“Vì sao?” Rex Reed không rõ,“Universal ảnh nghiệp công kích chính mình chế tác phim? Universal ảnh nghiệp cùng nbc không phải lệ thuộc vào một nhà công ty sao?”

Thoáng lý giải Hollywood người đều biết, Universal ảnh nghiệp cùng nbc đều thuộc về Universal nbc tập đoàn.

Carter - Hodgson thoáng đổ về trước thân thể, phóng thấp thanh âm,“Đây là Universal ảnh nghiệp vi [ Vua Bọ Cạp ] chế định tuyên truyền kế hoạch một bộ phận......”

Hắn ngữ khí trở nên thần bí hề hề, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ.

Bất quá, Rex Reed vẫn đang rất chăm chú nghe, bởi vì Universal ảnh nghiệp sinh ý, khẳng định là một bút đại mua bán.

Nghe nghe, hắn bỗng nhiên nói,“Này không có khả năng !”

“Vì sao không có khả năng?” Carter - Hodgson xòe tay, nói,“Universal ảnh nghiệp vì ngươi khai ra ba mươi vạn dollar thù lao ! ngẫm lại đi, Rex, ngươi muốn viết bao nhiêu phân bình luận điện ảnh, mới có thể kiếm đến như vậy một bút tiền?”

Hắn nhắc nhở nói,“Đừng quên, ngươi muốn tham gia là nbc đài truyền hình một ratings phi thường cao thăm hỏi loại tiết mục, này bản thân liền sẽ mang đến lực ảnh hưởng, khiến càng nhiều nhân biết ngươi nhận thức ngươi, này hết thảy đều là hâm nóng mà thôi ! hiện nay niên đại này, không có đầy đủ hâm nóng, không có đầy đủ hấp dẫn nhân nhãn cầu sự kiện, ngươi còn có thể càng có danh sao?”

Rex Reed nháy mắt trầm mặc.

Carter - Hodgson còn nói thêm,“Này mấy cũng không so ngươi phía trước tại bình luận điện ảnh trung ngôn luận càng điên cuồng, so này còn muốn......” Hắn ho khan một tiếng,“Ngươi cũng không phải không có làm qua.”

Rex Reed vẫn là trầm mặc, Carter - Hodgson trong lòng dần dần bình tĩnh, bắt đầu phát huy quan hệ xã hội chuyên gia tinh thông, khuyên bảo lên.

[ Vua Bọ Cạp ] tuyên truyền thế công vẫn duy trì liên tục không ngừng tiến hành, Matthew cũng trở nên phi thường bận rộn, tại Bắc Mĩ các thành phố lớn bay tới bay lui, tham gia các loại thông cáo, thường thường hôm nay tại Seattle, ngày mai liền bay đi Phoenix, mỗi khi xuất hiện ở hoạt động hiện trường, cơ bản đều là truyền thông phóng viên tiêu điểm, đầy đủ khiến hắn thể nghiệm đến ngôi sao diễn viên hưởng thụ đãi ngộ.

Tuy rằng loại này bay tới bay lui chạy thông cáo hoạt động mệt chết người, nhưng Matthew phi thường hưởng thụ loại cảm giác này, này với hắn mà nói đều là tân kỳ thể nghiệm.

Mãi cho đến [ Vua Bọ Cạp ] lâm trước lúc công chiếu một tuần thứ sáu, hắn mới trở lại Los Angeles, rời đi sân bay, vừa kéo hành lý vào gia môn, liền tiếp đến Helen - Hermann đánh tới điện thoại, thông tri hắn đoạn thời gian trước cùng kịch tổ thương định tuyên truyền kế hoạch đêm nay liền muốn khởi động , nhắc nhở hắn đừng quên xem thăm hỏi tiết mục.

Matthew rất rõ ràng, trận này tỉ mỉ kế hoạch hâm nóng, nếu có thể đạt tới mong muốn hiệu quả,[ Vua Bọ Cạp ] thanh danh sẽ càng gia vang dội.

Thu thập hảo hành lý, ăn xong cơm tối, Matthew ngồi trên sô pha, mở ra TV điều đến nbc nhị đài, kiên nhẫn đợi lên, cự ly tiết mục bắt đầu thời gian còn sớm, hắn dứt khoát lấy di động ra gọi cho khởi Britney điện thoại, bên kia thủy chung không người tiếp nghe.

Gần nhất hắn bận rộn, Britney cũng tại bận rộn, hai người một tại Bắc Mĩ, một cái khác tại Viễn Đông, căn bản không rút ra thời gian gặp mặt, bởi hai sai giờ quan hệ, thông điện thoại số lần cũng tại giảm bớt.

Matthew biết đây cũng là không có biện pháp sự, có đôi khi hắn gọi điện thoại, Britney tại hoạt động hiện trường, đẳng Britney hồi qua điện thoại đến, hắn lại bắt đầu tại ra sức tuyên truyền [ Vua Bọ Cạp ] .

Thời gian rất nhanh đến buổi tối chín giờ,nbc nhị đài một coi như có danh thăm hỏi loại tiết mục bắt đầu truyền phát, lần này tiết mục trọng điểm là chú ý Hollywood điện ảnh sản nghiệp, tại một đoạn giới thiệu Hollywood điện ảnh hiện trạng phim ngắn qua đi, người chủ trì đem lần này tiết mục khách quý thỉnh đến trực tiếp thất trung.

“Vị này là đến từ [ New York Observer ] chuyên mục nhà phê bình điện ảnh Rex Reed, một vị nghiên cứu Hollywood điện ảnh nhiều năm bình luận chuyên gia, càng là công nhận New York mười đại bình luận điện ảnh nhân chi nhất, luôn luôn lấy ngôn từ sắc bén mà trứ danh......”

Tiết mục ban sơ trong khoảng thời gian này, tất cả đều là đối Rex Reed thổi phồng, Matthew có thể nhìn ra được đến, đây là dục ức trước dương sách lược.

Rex Reed xác thật ngôn từ sắc bén, càng xác thực điểm đến nói, là ngôn từ khắc bạc, tại người chủ trì phối hợp dưới, đối Hollywood điện ảnh chỉ trỏ, không ngừng chọn năm gần đây công nhận đại nhiệt điện ảnh tật xấu, cho dù là công nhận kinh điển phim, cũng muốn chọn một chút đâm ra đến, phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể hiển kì ra bản thân độc đáo chuyên nghiệp ánh mắt.

Dần dần, đề tài chuyển tới năm nay trên điện ảnh, năm nay đã phát hành điện ảnh, tại Rex Reed trong miệng, dứt khoát không có gì khác, sắp phát hành phim, đồng dạng đều là rác rưởi.

Rex Reed cường điệu nói đến sắp phát hành [ Vua Bọ Cạp ].

“Ta tham gia Universal ảnh nghiệp bên trong thử chiếu hội, này bộ [ Vua Bọ Cạp ] rất không được tốt lắm, cố sự lộ số hóa, nam nữ nhân vật chính đều là không đầu óc ngu xuẩn, thật muốn đem chính mình chỉ số thông minh kéo thấp một cấp bậc, mới có thể đem này bộ phim xem đi xuống.”

Matthew nghe đến mấy cái này, ngược lại cũng không có đặc biệt cảm giác, đại bộ phận Hollywood thương nghiệp giải trí điện ảnh, thực ra đều áp dụng vào đánh giá như vậy.

Loại này điện ảnh vốn liền không cần người xem mang đầu óc nhìn, mục đích là vì khiến người xem nhạc nhất nhạc, để thống khoái ra tiền túi.

“Xem xong [ Vua Bọ Cạp ] thử chiếu sau, có chuyện ta vẫn tưởng không rõ.” Rex Reed tiếp tục nói,“Universal ảnh nghiệp vì cái gì muốn đem một tiểu vai phụ đề bạt thành như vậy một bộ đại chế tác nam chính? Cái kia nam chính...... Khiến ta nghĩ nghĩ, giống như gọi là Matthew - Horner, hắn sẽ diễn trò sao? Hắn đó là diễn trò sao? Hắn sẽ không cho rằng chỉ cần Lộ Lộ cường tráng cơ nhục, liền gọi diễn trò đi? Loại này nhân diễn hí không bất cứ xem đầu, người xem nhất định sẽ không thích,[ Vua Bọ Cạp ] này bộ phim quy hoạch giai đoạn liền xảy ra vấn đề, căn bản không nên sử dụng Matthew - Horner loại này không có kỹ xảo biểu diễn diễn viên làm nam chính !”

Trước TV, cứ việc biết đây là kịch tổ kế hoạch một bộ phận, Matthew lại vẫn là nhe răng, người này nói không khỏi có chút rất chói tai .

Lần này thăm hỏi tiết mục đã đến kết thúc giai đoạn, bình thường đều sẽ chế tạo một tin tức bạo điểm đi ra.

Cho nên, người chủ trì cố ý đứng ở Rex Reed mặt đối lập, nói,“Nhưng [ Vua Bọ Cạp ] mấy trường thử chiếu phản ứng đều rất tốt, ngươi phê bình Matthew - Horner cũng bị cho rằng là phim trung lớn nhất lượng điểm, tham dự thử chiếu rất nhiều người xem, đều nói Matthew - Horner ở trong phim rất có mị lực, đặc biệt hấp dẫn nhân......”

Rex Reed hừ một tiếng, khinh thường nói,“Lời kiểu này ngươi cũng tin tưởng? Matthew - Horner chỉ biết trở thành này bộ phim liên lụy, không tin chúng ta đi xem !”

Người chủ trì còn nói thêm,“[ Vua Bọ Cạp ] cuối tuần liền phát hành , Universal ảnh nghiệp mong muốn tuần đầu Bắc Mĩ sẽ có 1500 vạn dollar phiếu......”

“1500 vạn dollar? Đừng đùa.” Rex Reed đột nhiên đề cao thanh âm,“Chỉ riêng có Matthew - Horner như vậy một nghiêm trọng nét bút hỏng tại,[ Vua Bọ Cạp ] cuối tuần đầu box office liền không có khả năng qua 1000 vạn dollar !”

Hắn tiếp thành khẩn hứa hẹn nói,“Nếu hắn diễn viên chính này bộ phim cuối tuần đầu box office vượt qua 1000 vạn dollar, ta liền tại này tiết mục hiện trường hôn môi con lừa mông !”

“Thật sao?” Người chủ trì hỏi,“Không phải nói đùa.”

Rex Reed tựa hồ đặc biệt tự tin,“Đương nhiên là thật !”

Tiết mục như vậy kết thúc, Matthew gãi gãi đầu, vạn nhất vượt qua 1000 vạn dollar , gã này thật sẽ ở trên tiết mục hôn môi con lừa mông sao?

Theo sau trong vài ngày, hắn liền đem ý tưởng này ném tới sau đầu, bởi vì tiết mục tại Universal ảnh nghiệp thôi động dưới, tại toàn mĩ dẫn phát rộng khắp chú ý, vô luận là [ Vua Bọ Cạp ], vẫn là Matthew - Horner danh tự, dần dần bị càng nhiều người biết hiểu.

Chuyện này cũng trở thành nhiệt điểm tin tức, liên quan [ Vua Bọ Cạp ] nhiệt độ cũng đường thẳng tăng lên.

Tại [ Vua Bọ Cạp ] quan võng cùng Matthew cá nhân Blog nhắn lại khung bên trong, thậm chí có fan điện ảnh nhắn lại, cho dù là vì nhìn thấy Rex Reed gã này đi hôn môi con lừa mông, cũng muốn mua phiếu đi rạp chiếu phim quan khán [ Vua Bọ Cạp ].

Không hề nghi ngờ, như vậy không phải thông thường thủ đoạn hâm nóng, đem [ Vua Bọ Cạp ] triệt để đẩy lên giải trí nhiệt điểm.

Cũng chính là tại một mảnh chú ý trong,[ Vua Bọ Cạp ] lần đầu thức kéo ra đại mạc.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 182: Lễ Công Chiếu Lần Đầu

“Hôm nay nhân thật nhiều a......”

Los Angeles thần điện đại lễ đường phía trước, đến từ [ Los Angeles thời báo ] phóng viên Jennings nhìn chung quanh phóng viên, nói thầm,“So dự đoán nhiều nhiều .”

Hắn nhiếp ảnh sư ở bên cạnh gật đầu,“Ta tham gia quá khứ năm [ xác ướp trở về ] lần đầu thức, phóng viên số lượng không thể so hiện tại nhiều hơn bao nhiêu.”

“Mau nhìn !” Bên cạnh có phóng viên nhắc nhở,“Là Orlando - Bloom, Orlando - Bloom cũng đến a !”

Đi thông thần điện đại lễ đường trên thảm đỏ, Tinh Linh vương tử chính ưu nhã đi qua, dẫn phát thảm đỏ hai bên fan điện ảnh phát ra từng trận rít the thé.

Gần nhất vài ngày về con lừa mông hâm nóng, cứ việc không đến mức dẫn phát oanh động tính hiệu ứng, lại cũng hấp dẫn đến xa so với trước đó càng nhiều người chú ý này bộ phim.

Tương ứng , hôm nay đi đến [ Vua Bọ Cạp ] lần đầu thức thượng fan điện ảnh cùng phóng viên số lượng cũng càng nhiều, năm trước tùy tiện một bộ kỳ nghỉ hè đại chế tác lần đầu thức cũng bất quá như thế.

Làm phim nam chính, Matthew là cuối cùng một đám đi lên lần đầu thảm đỏ nhân, hắn vừa xuống xe, liền tại một mảnh đèn flash trông được đến vô số con lừa mông.

Kia vài con lừa mông đều cử tại fan điện ảnh trong tay, mặt trên viết Rex Reed danh tự, tựa hồ các fan điện ảnh tại dùng loại này đặc thù phương thức, biểu đạt đối với Rex Reed ngôn luận bất mãn, cùng với tỏ vẻ đối [ Vua Bọ Cạp ] duy trì.

Trừ con lừa mông, Matthew tại tương đối ồn ào hỗn loạn lần đầu hiện trường, có thể nhìn thấy nhiều nhất vật phẩm, chính là [ Vua Bọ Cạp ] các thức áp phích, rất nhiều fan điện ảnh trong tay đều cầm áp phích, trong đó nam chính Mathayus áp phích chiếm tuyệt đại đa số.

Đây là một bộ tuyệt đối nam chính hí phim, tuyên truyền trọng điểm tự nhiên cũng là Matthew nhân vật.

Vừa đi tại trên thảm đỏ, Matthew vừa đối hai bên fan điện ảnh mỉm cười vẫy tay, tẫn hiển dương quang xán lạn một mặt, hắn trời sinh tiền vốn liền hảo, lại thêm tạo hình sư cấp lực, đêm nay thoạt nhìn dị thường mê người.

Đi đến thảm đỏ một phần ba vị trí, bên trái đều là giơ Mathayus áp phích fan điện ảnh, Matthew đối bên kia vẫy vẫy tay, lại cười khẽ gật đầu.

“Matthew ! Matthew - Horner !”

Có nữ hài rít the thé thanh âm từ bên kia truyền tới.

Tiếp lại có nhân hô,“Kí tên ! kí tên !”

Này thanh âm tại người khác gia nhập sau nháy mắt biến lớn,“Matthew ! vì chúng ta kí tên a !”

Matthew lập tức đi qua, từ một danh nữ fan điện ảnh trong tay tiếp nhận bút bi, tại đối phương truyền đạt áp phích bên trên ký xuống chính mình đại danh, ký tên xong tự sau, nhìn thấy nữ fan điện ảnh giang hai tay, hắn còn cùng đối phương nhẹ nhàng ôm một chút.

Này một ôm, hiện trường nhất thời hỗn loạn, hơn mười người fan điện ảnh xông tới, gần nhất một trực tiếp ôm lấy Matthew cánh tay, Matthew lập tức ý thức được fan điện ảnh quá mức nhiệt tình , nhanh chóng lui về phía sau, phụ cận hai danh nhân viên bảo vệ cũng tiến lên ngăn cách ra quá mức nhiệt tình fan điện ảnh, liền tính là như vậy, hắn vẫn là nhìn thấy có danh nữ fan điện ảnh dùng lực tại chính mình trên lồng ngực niết một phen......

Matthew chỉ có thể thối lui, tiếp tục dọc theo thảm đỏ đi về phía trước, rất nhanh đi tới truyền thông khu.

Hắn đứng ở vô số nhiếp ảnh phóng viên phía trước, bày ra tỉ mỉ luyện tập tạo hình, mặc cho các phóng viên chụp ảnh, sau đó tiến vào phỏng vấn khu, các phóng viên giống như ngửi được mùi máu tươi cá mập như vậy, nháy mắt vây quanh lại đây.

“Đối với bình luận điện ảnh nhân Rex Reed mà nói......” Phóng viên hỏi ra tự nhiên là trong khoảng thời gian này sao tối nhiệt đề tài,“Ngươi có ý kiến gì.”

Matthew có vẻ rất tự nhiên, thoải mái nói,“[ Vua Bọ Cạp ] Bắc Mĩ cuối tuần đầu box office khẳng định có thể vượt qua 1000 vạn dollar, ta đối với này có tin tưởng !”

Một khác danh phóng viên lập tức hỏi,“Nói như vậy, ngươi cho rằng Rex Reed nhất định sẽ hôn môi con lừa mông?”

“Trên thực tế, ta đã cá nhân bỏ vốn mua một đầu con lừa.” Matthew đương nhiên không thể yếu thế, hiện tại phim lần đầu, qua vài ngày phim công chiếu, cần chính là bạo tạc tính tin tức,“Liên bang chuyển phát nhanh cũng tiếp nhận của ta ủy thác, trước mắt đang tại đem con lừa đưa hướng Rex Reed tại New York văn phòng.”

Chung quanh phóng viên tất cả đều ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ tới Matthew sẽ dùng phương thức này tiến hành đáp lại.

Matthew không đợi phóng viên hỏi, lại chủ động nói,“Ta hi vọng Rex Reed hôn môi con lừa mông thời điểm, có thể hôn ta đưa cho hắn này một đầu.” Hắn rất chăm chú hỏi các phóng viên,“Các ngươi có thể thay ta chuyển cáo hắn, đúng không?”

Nói xong, Matthew từ phóng viên trung gian thoát thân, hướng về chụp ảnh chung khu đi, rất nhanh đi đến dán đầy nhà tài trợ phẩm bài trước bối cảnh bản, ở mặt trên cũng ký danh.

Tuy rằng phim là phim cổ trang, không có khả năng cài vào hiện đại quảng cáo, nhưng lần đầu thức vẫn là kéo đến không thiếu tài trợ, tỷ như Matthew trang phục cùng đến khi cưỡi xa hoa ô tô, toàn bộ do nhà tài trợ cung cấp.

Nơi này đã tụ tập kịch tổ không ít người, Matthew nhất nhất cùng bọn họ chào hỏi, phát hiện Stephen - Sommers tìm lại đây.

“Matthew, ngươi xem lên càng tinh tráng.” Stephen - Sommers thượng hạ hảo hảo đánh giá Matthew một phen, Hợp Thể tây trang phụ trợ ra Matthew dáng người,“Ngươi dáng người cũng càng tốt .”

Hắn hỏi,“Gần nhất còn tại kiên trì huấn luyện sao?”

“Ân.” Matthew hàm hồ một câu, lại không có cụ thể nói, mà là chuyển dời đề tài, chỉ chỉ nhiếp ảnh sư bên kia,“Muốn chụp ảnh chung .”

Stephen - Sommers gật gật đầu, cùng kịch tổ mặt khác chủ sáng nhân viên đứng thành một hàng, cùng nhau chụp ảnh chung.

Matthew cùng đạo diễn Chuck - Russell, nữ chính Kelly Hu đứng ở đội ngũ trung tương đối dựa vào trung gian vị trí, phim chế định cá nhân tuyên truyền trung, cũng là lấy ba người bọn họ vi chủ.

Từng muốn tính toán xiếc thú Steven Brand cùng Clark - Bernard, kịch tổ từ phim quay chụp kết thúc bắt đầu, liền tại được đến Helen - Hermann thông cáo sau, đem bọn họ bài trừ ở hậu tục sở hữu vận tác ngoài.

Tại Dauf - Villa chứng minh dưới, Helen - Hermann cũng lấy chính đáng lý do cùng kia hai người chính thức giải ước, hơn nữa đem cụ thể tình huống thông tri đến nghiệp nội các đại trù tính công ty.

Này hai người muốn lại tại Hollywood xuất đầu, độ khó ít nhất gia tăng gấp hai.

Chụp ảnh chung qua đi, Matthew cùng Kelly Hu hai diễn viên chính lại cùng nhà tài trợ phương diện nhân cùng nhau chụp ảnh, sau đó vừa trò chuyện vừa đi vào thần điện đại rạp hát bên trong khách quý phòng nghỉ, bởi chiếu phim còn muốn đợi một đoạn thời gian mới bắt đầu, trung gian còn muốn phổ thông người xem trước vào sân, phía trước đi qua thảm đỏ khách quý, cơ bản đều chờ ở nơi này.

“Matthew, tên khốn kiếp này ngôn luận rất đáng giận !”

Michael - Fassbinder cùng James - McAvoy hai người đi tới, Michael - Fassbinder trước nói nói,“Chúng ta sẽ duy trì ngươi !”

James - McAvoy cười nói,“Chúng ta mỗi người mua một trăm trương này thứ sáu vé xem phim.”

“Cám ơn !” Matthew vẫn là rất cảm kích ,“Nếu cuối tuần này box office qua một ngàn vạn dollar, ta mời các ngươi ăn đại tiệc.”

Hắn mong muốn không tính rất cao, chung quy đây là diễn viên chính đệ nhất bộ phim, bất quá Universal ảnh nghiệp phương diện tin tưởng mười phần, căn cứ tiền kỳ thị trường phản ứng cùng điều tra số liệu, đối [ Vua Bọ Cạp ] khai ra cuối tuần đầu box office mong muốn vi hai ngàn vạn dollar.

Matthew cùng Michael - Fassbinder cùng James - McAvoy hai người hàn huyên một hồi, Helen - Hermann cùng Stephen - Sommers đi tới, ba người ghé vào cùng nhau, đơn giản hàn huyên vài câu.

Khách quý phòng nghỉ môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, Orlando - Bloom đi đến, vừa hắn đi toilet giải quyết cá nhân vấn đề , trở lại phòng nghỉ lập tức quay đầu nhìn một vòng, nhanh chóng tìm đến Matthew sở tại, sau đó tại Matthew đối diện, thấy được nhất trương tại trên ảnh chụp gặp qua rất nhiều lần gương mặt.

Stephen - Sommers, hắn lần này tới tham gia lần đầu thức mục tiêu !

Orlando - Bloom không có do dự, lập tức đi qua, Matthew cách một đoạn cự ly liền phát hiện Orlando - Bloom, dù sao cơ bản đều là Helen - Hermann cùng Stephen - Sommers đang nói chuyện, dứt khoát đối Orlando - Bloom vẫy vẫy tay, Orlando - Bloom trên khuôn mặt tuấn tú treo đầy tươi cười, nhanh chóng đi đến Matthew bên cạnh.

“Vào thời điểm này......” Matthew giang hai tay, cùng Orlando - Bloom nhẹ nhàng ôm một chút,“Ngươi còn có thể đến duy trì ta, ta phi thường kích động !”

Orlando - Bloom trước nhìn Stephen - Sommers như vậy, lúc này mới tiếp Matthew mà nói,“Xem ngươi nói , càng là loại thời điểm này, ta càng phải lại đây duy trì ngươi !”

Phảng phất hắn lại đây thật chỉ là vì duy trì Matthew như vậy.

Stephen - Sommers còn tại cùng Helen - Hermann nói chuyện phiếm, Helen - Hermann ánh mắt dư quang đã từ Matthew bên kia thu trở về, không khỏi hảo kỳ, này Tinh Linh vương tử, tựa hồ cùng Matthew quan hệ không quá đối đầu......

Nàng biết Matthew bằng hữu trong giao tình tốt nhất là Michael - Fassbinder cùng James - McAvoy, luôn luôn không có nghe hắn nói lên qua cùng Orlando - Bloom cũng là bằng hữu?

Chẳng lẽ? Nàng xem đến Orlando - Bloom tinh tế thon thả dáng người cùng nhất trương khuôn mặt tuấn tú, lập tức sinh ra không tốt liên tưởng, nhưng tiếp lắc đầu, chung quy Matthew cùng Britney luyến tình không phải giả .

Matthew cùng Orlando - Bloom tách ra, Orlando - Bloom mắt nhìn hắn mặt sau, làm bộ như lơ đãng hỏi,“Đây là ngươi bằng hữu?”

“A, đúng.” Matthew nhanh chóng kéo hắn đến kia hai người trước mặt, nhiệt tình chủ động giới thiệu nói,“Orlando, đây là Helen, Helen - Hermann, của ta người đại diện. Đây là Stephen, Stephen - Sommers, phi thường rất giỏi đạo diễn !”

Tiếp, hắn lại cấp hai người giới thiệu Orlando - Bloom,“Helen, Stephen, đây là Orlando, Orlando - Bloom, đại danh đỉnh đỉnh Tinh Linh vương tử Legolas, bằng hữu của ta.”

Này ba người lễ phép chào hỏi, ghé vào cùng nhau chưa nói vài câu, Matthew liền nhìn đi ra, Orlando - Bloom đối Stephen - Sommers phi thường để bụng.

Sau đó, Matthew tùy tiện tìm lý do, kéo Helen - Hermann ly khai, vi Orlando - Bloom chế tạo một đơn độc đối mặt Stephen - Sommers cơ hội.

Hướng đi bên kia thời điểm, hắn còn chuyên môn quay đầu nhìn thoáng qua, hi vọng Orlando - Bloom sẽ không cô phụ hắn ý tốt.

Cùng trên đường nhân chào hỏi, thời gian cũng kém không nhiều , Matthew cùng Helen - Hermann cùng nhau hướng đi phòng chiếu phim, thừa dịp chung quanh không có người, Helen - Hermann thoáng thả chậm cước bộ, hỏi ra trong lòng nghi vấn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 183: Tuyệt Đối Vai Chính

“Ngươi cùng Orlando - Bloom là sao thế này?” Helen - Hermann hạ giọng hỏi Matthew,“Ta cảm giác các ngươi ở giữa là lạ .”

Matthew vội vàng lắc đầu,“Chúng ta có thể có chuyện gì? Liền bằng hữu bình thường mà thôi.”

Không phải không tin Helen - Hermann, mà là căn bản không có cách nào khác giải thích, chung quy này hết thảy đều thành lập tại từng phát sinh sự tình mặt trên, như thế nào đi lừa dối Helen - Hermann? Hiện tại Helen - Hermann nhiều lắm cũng chính là có một chút nghi vấn, giải thích mà nói ngược lại sẽ mang đến càng nhiều phiền toái.

Đi đến phòng chiếu phim lối vào, Helen - Hermann tiến vào trong đó, Matthew ngược lại dừng lại cước bộ, cùng phía trước liền chờ ở trong này Kelly Hu đợi một hồi, đẳng kịch tổ chủ sáng nhân viên tập hợp hoàn tất, cùng nhau tiến vào chiếu phim đại sảnh.

Kịch tổ bồ vừa lộ diện, thần điện trong đại lễ đường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay một trận tiếp một trận, phảng phất liên miên không dứt.

Chế tác nhân Sean - Daniel đi ở mặt trước nhất, mặt sau là đạo diễn Chuck - Russell, lại mặt sau chính là Matthew, không biết vì sao, Matthew nghe được này tiếng vỗ tay, cảm giác hết sức kích động.

Hắn cố gắng dốc sức làm ba năm, rốt cuộc làm nam chính, đứng ở người xem trước mặt !

Nam chính, nói lên nhẹ bẫng , nhưng muốn từ thiên quân vạn mã trung giết ra đến, trích đến cái này vòng nguyệt quế, không có kinh lịch qua nhân căn bản không thể thể hội trong đó gian nan.

Hắn biết chính mình cự ly thứ nhất tiểu mục tiêu, cũng chính là trở thành một tam lưu Hollywood tiểu minh tinh phi thường tiếp cận !

Điện ảnh phòng vé thành công, kém cỏi nhất cũng là một tam lưu tiểu minh tinh; Điện ảnh thất bại, rất khó lại có phiên thân cơ hội.

Hết thảy đều tại đây bộ sắp chiếu phim phim mặt trên !

Đương ngồi ở hàng trước trên ghế khi, Matthew có chút chờ mong, cũng có chút kinh hãi, này bộ [ Vua Bọ Cạp ] tất nhiên là hắn nhân sinh đường ranh giới.

“Nhìn không tới , mau ngồi xuống đi.”

Rạp chiếu phim trung gian không sai phổ thông người xem chỗ ngồi xử, Liszt nhắc nhở chính mình nhi tử,“Brian, hắn có như vậy hấp dẫn người sao?”

“Có a !” Brian - Liszt dùng lực gật đầu,“Ta không phải khiến ngươi nhìn trailer sao? Nhiều phấn khích a !”

Hắn ngồi xuống, còn tại nói thầm,“Ta liền không phát hiện Hollywood trung có so Matthew càng man nam nhân !”

Liszt chỉ có thể lắc đầu, hắn đều nhanh bốn mươi tuổi , cùng này mấy mười lăm mười sáu tuổi nam hài ở giữa đối với điện ảnh thẩm mỹ kém nhiều lắm.

Bất quá, hắn cũng thừa nhận, Brian - Liszt nói được có điểm đạo lý, Matthew - Horner xác thật là phi thường nam nhân diễn viên, không chỉ là phim trung, hiện thực sinh hoạt trung cũng là.

Trên màn ảnh sáng lên Universal ảnh nghiệp dấu hiệu, lễ đường bên trong nháy mắt im lặng,[ Vua Bọ Cạp ] bắt đầu chiếu phim.

Cùng sở hữu Hollywood phim hành động như vậy, mở đầu khẳng định muốn đánh lên một hồi, lấy đột xuất nhân vật chính, hơn nữa hấp dẫn người xem tiếp tục xem đi xuống.

Chịu tiêu tiền mua vé đến xem loại hình này phim người xem, nhìn xem chính là soái ca, động tác, cơ nhục cùng mỹ nữ, cơ bản không ai để ý chiều sâu, nhân tính hoặc là triết học tự hỏi linh tinh thứ linh tinh.

Dùng Matthew lời đến nói, nguyện ý xem [ Vua Bọ Cạp ] loại này phim người xem, đồ chính là một nhạc a.

Thậm chí, những người này đối với diễn viên kỹ xảo biểu diễn cũng không có rất cao yêu cầu, đừng phân phút để người ra hí liền đủ rồi.

[ Vua Bọ Cạp ] cảnh đầu tiên, liền chết truyền thống Hollywood thức phim hành động bắt đầu, Matthew đóng vai Mathayus giống như quỷ mị như vậy xông vào Dã Man nhân lều trại trong cứu viện ca ca, hắn tạo hình thoạt nhìn dã man, khí phách mà lại dương cương, đặc chế hí phục đột xuất cường tráng thân thể, phi thường có hình lại không phải đặc biệt khoa trương cơ nhục, khiến hắn cả người tràn ngập lực lượng đồng thời, thoạt nhìn còn kiêm cụ linh hoạt.

Mathayus động tác hí, do động tác chỉ đạo căn cứ Matthew bản thân đặc điểm chuyên môn thiết kế, cũng không phải cái loại này nhìn qua có chút ngốc đấu vật thức đánh nhau, mà là kiêm cụ lực lượng cùng tốc độ mỹ cảm.

Matthew động tác linh hoạt, ra chiêu hữu lực, chiêu chiêu muốn mạng, trong lều trại Dã Man nhân binh lính, đối mặt hắn giống như là thổ kê ngõa cẩu như vậy, căn bản không chịu nổi một kích.

Năm phút đồng hồ mở màn hí, hoàn toàn chính là tại triển lãm Matthew đóng vai nhân vật cường đại, hắn tuy rằng kỹ xảo biểu diễn như vậy, nhưng cũng tại như vậy tiêu chuẩn tuyến trên đây, thêm phim là lấy động tác hí đến đắp nặn nhân vật, Mathayus dễ dàng liền có thể cho người lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng.

“Động tác hí vẫn là rất phấn khích .” Liszt dần dần có hứng thú.

“Khốc a !” Brian - Liszt hoàn toàn đắm chìm ở điện ảnh trong,“Nhân vật này thật cường a ! Matthew rất soái ”

Tại hắn phía trước, có một nữ hài, mỗi khi Matthew xuất hiện ở trên màn ảnh, liền sẽ sắc mị mị gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh, đương màn ảnh ngắn ngủi cắt khai, nháy mắt lại hứng thú toàn vô.

“Cơ nhục rất phát đạt, động tác rất linh hoạt, khuôn mặt thật hắn sao soái !” Nữ hài rõ ràng có như vậy một chút phạm hoa si,“Đầu não lại không đơn giản, ô ô...... Thật hảo gợi cảm a !”

Nàng ngốc ngốc nhìn trên màn ảnh Mathayus,“Matthew - Horner cùng nhân vật này thật là tuyệt phối a !”

Cùng [ xác ướp trở về ] so sánh, phim tiết tấu cũng không tính chậm, niên đại này điện ảnh, cũng không khả năng giống mặt sau hệ thống mạng thời đại tiết tấu như vậy siêu cấp mau, bất quá một hồi tiếp một hồi phấn khích động tác hí, xâu chuỗi khởi chỉnh bộ phim.

Đương nhiên, so với có thể nói xuất sắc động tác hí, phim kịch tình chỉ có thể nói như vậy, điển hình Hollywood thức thương nghiệp lộ số.

Đầu tiên, là có một rất xả không thể khảo chứng bối cảnh cố sự,5000 nhiều năm trước Kim Tự Tháp thời đại phía trước Gomorrah thành -- một bởi vì này cư dân nghiệp chướng nặng nề mà bị thần phá hủy xú danh rõ ràng thành thị.

Sau đó có một xuất trướng liền xấu đến xương cốt bên trong đại nhân vật phản diện, phim trung tự nhiên là đại quân phiệt Memnon.

Tiếp theo, chính là nhằm vào nhân vật phản diện ngay mặt thế lực .

Memnon đối quyền lực tham lam dục cầu khiến cho cái khác bộ lạc như lâm đại địch, vì sinh tồn, mấy cái bộ lạc liên hợp đến thề cùng Memnon sát ngươi chết ta sống, liên tiếp giao phong sau, bộ lạc liên minh bao giờ cũng là bại hạ trận đến, này sử mọi người rất là hoang mang, nguyên lai Memnon bên cạnh có một hiểu được Vu thuật nhân vật thần bí, nàng có thể dự kiến tương lai, có thể lấy này chỉ đạo Memnon bố trí tác chiến kế hoạch.

Biết được một tình huống này sau, bộ lạc liên minh quyết định phái ra một danh thích khách chấp hành ám sát vu sư nhiệm vụ.

Mở màn triển lãm qua uy vũ khí chất cùng cao minh thân thủ nam chính cũng thuận lý thành chương gia nhập đến chủ tuyến cố sự trong.

Matthew đóng vai Mathayus là dũng sĩ Akkad nhân bộ lạc duy nhất may mắn còn tồn tại đến thành viên, thân thể khoẻ mạnh, dũng mãnh thiện chiến, là danh ít có nhất lưu sát thủ. Nhưng anh hùng khó qua mỹ nhân quan, đương Mathayus xâm nhập địch hậu phát hiện thần bí vu sư Cassandra thực ra là một mĩ lệ nữ nhân khi, hắn do dự .

Một phương diện, Mathayus bị Cassandra mỹ mạo sở đả động không đành lòng thương tổn nàng; Một phương diện khác, Mathayus cũng lý giải đến, Cassandra vi Memnon sở làm hết thảy cũng không phải tự nguyện, mà là tại này hiếp bức cùng uy bức dưới bất đắc dĩ mà lâm vào.

Cho nên, Mathayus cuối cùng không có động thủ.

Cuối cùng, mĩ lệ nữ vu sư khẳng định muốn cùng oai hùng nam chính đi đến cùng nhau, chính nghĩa cùng tà ác chiến tranh tự nhiên tại Mathayus cùng Memnon ở giữa bùng nổ.

Không đến nửa giờ thời gian, phim liền đến kết cục, kết cục động tác hí hoàn toàn chọn dùng Matthew cùng Steven Brand cái kia màn ảnh dài, Matthew có thể nhìn ra được đến, màn ảnh dài một đao cũng không có tiễn.

Cứ như vậy, khiến chỉnh trường động tác hí có vẻ đặc biệt nối liền, chân thật cùng hữu lực, nhìn qua phi thường phấn khích.

“A......”

Trên màn ảnh vang lên hét thảm thanh.

Brian - Liszt lông tơ dựng ngược, không tự giác kẹp chặt hai chân, này nên có bao nhiêu đau a !

“May mắn này chỉ là diễn trò a.” Hắn thay trên màn ảnh vị kia diễn viên cảm thấy may mắn.

Này nhân vật phản diện cũng quá đồ ăn , cùng nhân vật chính giao thủ không bao lâu, liền bị rất nhẹ nhàng xử lý , căn bản chính là xem được mà không dùng được a.

Bất quá, này vừa lúc phụ trợ ra nhân vật chính lợi hại, dù sao hắn xem phim đại nhập là nhân vật chính, cũng không phải nhân vật phản diện, không ảnh hưởng toàn cục.

Phim cuối cùng, nam chính Matthew - Horner cùng nữ chính Kelly Hu thật sự là cự sấn, đặc biệt là dưới ánh trăng kia vừa đứng, rất đẹp mắt , hơn nữa hai nhân tuyển thật sự là tuyển thật sự thích hợp..

Brian - Liszt theo sau vò đầu, phát hiện có một điểm vấn đề, bộ điện ảnh này kịch tình, cùng hạt tử có mao quan hệ a?

[ Vua Bọ Cạp ] chiếu phim như vậy kết thúc.

Hàng phía trước khách quý vị trí, Orlando - Bloom hai tay ôm ngực ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, khẽ lắc đầu, cứ như vậy phim cùng nhân vật? Cũng có thể cùng [ ma giới hiện thân ] cùng Legolas so?

“Đây chính là Matthew - Horner lần đầu tiên ra nhậm nam chính phim?” Hắn có chút khinh thường hừ một tiếng,“Sa mạc, mĩ nữ, Vu thuật, ám sát...... Đều là Hollywood chơi thừa hạ vài thứ, trọng cơ nhục không nặng tình tiết, trọng sát lục không nặng động tác xinh đẹp, một người đảo điên một tội ác Vương Triều tiểu nhân vật thành tựu đại sự nghiệp, lại ôm được mỹ nhân về, điển hình không thể lại điển hình lộ số, hoàn toàn đi thân thể lộ tuyến......”

Như vậy điện ảnh muốn cho nhân xem đi xuống, đầu tiên liền muốn người xem đem chỉ số thông minh từ ba mươi tuổi hạ thấp đến mười lăm tuổi.

Bằng như vậy một bộ phim cùng nhân vật, Stephen - Sommers còn sẽ nhìn trúng Matthew - Horner?

“Rất không sai a.” Stephen - Sommers nói khẽ với Sean - Daniel nói,“Này cắt nối biên tập phiên bản so chiếu thử phiên bản càng xuất sắc, hoàn toàn đột xuất Matthew nam chính, hắn so với ta mong muốn còn muốn hảo.”

Sean - Daniel khẽ gật đầu,“Matthew là trời sinh kiện tướng thể dục thể thao, đáng tiếc sinh sai lầm thời đại......”

Nếu đặt ở trước thế giới tám chín mươi niên đại, có lẽ Matthew - Horner loại hình này diễn viên càng có thị trường.

Stephen - Sommers còn nói thêm,“Cuối cùng kia trường động tác hí quá tuyệt vời.”

To lớn linh hoạt động tác khiến Matthew càng cụ mị lực, cũng khiến Mathayus cùng Memnon vật lộn càng thêm gây chú ý, vi điện ảnh sáng tạo vừa đúng cao trào.

Nếu không phải Universal ảnh nghiệp phản đối, hắn nhất định phải đem Matthew - Horner xếp vào Van Helsing cuối cùng nhân tuyển, bất quá......[ Vua Bọ Cạp ] box office đại bán mà nói, Universal ảnh nghiệp bên trong phản đối thanh âm hẳn là rất nhỏ không thiếu, chung quy bọn họ bất mãn nhất là Matthew danh khí cùng box office kêu gọi lực.

Phụ đề xuất hiện, tiếng vỗ tay vang lên, thần điện đại lễ đường trung nháy mắt tiếng vỗ tay như lôi, Matthew lại một lần tại điện ảnh lần đầu thức trung đứng dậy vỗ tay, chỉ là một lần này cùng qua lại bất đồng, hắn là tuyệt đối nhân vật chính chi nhất.

Tiến đến chúc mừng nhân một đám lại một đám xuất hiện ở trước mặt hắn, mặt rất nhanh liền cười cương .

Theo sau trên tin tức tuyên bố hội, hắn cũng trở thành truyền thông phóng viên phỏng vấn trọng điểm, nhưng này chỉ là bắt đầu mà thôi.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 184: Kém Bình Kịch Bản Và Khen Ngợi Nhân Vật Nam Chính

Trình tự hóa tin tức tuyên bố hội tan cuộc, Matthew đi đến thần điện đại lễ đường cửa hông, còn chưa đi ra ngoài liền nghe đến ngoài cửa phân phân nhốn nháo tiếng nghị luận, không cần đi ra ngoài xem, hắn cũng biết bên ngoài chật ních phóng viên.

May mà thần điện đại lễ đường phương diện ứng đối loại tình huống này kinh nghiệm phong phú, đẳng tiếp Matthew xe hơi khai lại đây sau, bốn danh nhân viên bảo vệ lập tức che chở Matthew lao ra đại môn, tại các phóng viên kịp phản ứng phía trước, Matthew liền chui vào ô tô bên trong.

Nếu đổi làm dĩ vãng, hắn khẳng định sẽ chủ động hiến thân nhận phóng viên vây công, bởi vì này đối tuyên truyền mở rộng phim có lợi, nhưng đêm nay kịch tổ tuôn ra liêu đủ nhiều, nhiều đến cần truyền thông tiêu hóa hai ngày, không cần hắn lại quá mức làm những gì.

Nhưng này mấy không tư cách tiến nhập thần điện đại lễ đường phóng viên, lấy không được muốn gì đó, nơi nào chịu dễ dàng rời đi, đổ tại Matthew trước xe, chính là không cho nhường đường.

Này mấy phóng viên, càng xác thực điểm đến nói là cẩu tử, da mặt đầy đủ dày, mặc cho tài xế đem còi ô tô ấn chấn thiên vang, cũng sừng sững bất động.

“Kiên nhẫn điểm.” Helen - Hermann nghiêng đầu nhìn nhìn phía trước, nói,“Hi vọng ngươi đã làm tốt chuẩn bị.”

Matthew an ổn ngồi ở trên ghế xe, hỏi,“Cái gì chuẩn bị? Thành danh sau bị phóng viên cẩu tử vây truy chặn đường chuẩn bị sao?” Không đợi Helen - Hermann trả lời, hắn còn nói thêm,“Ta đợi một ngày này đợi lâu lắm , này với ta mà nói là một loại hưởng thụ.”

Helen - Hermann quay đầu nhìn hắn một cái, biết Matthew tư duy cùng người thường không quá giống nhau.

Matthew hơi hơi giang hai tay, nhắm mắt lại, cố ý bày ra một bộ hưởng thụ biểu tình.

Trên thực tế, hắn xác thật rất hưởng thụ hiện tại loại cảm giác này.

Mấy tháng phía trước, chẳng sợ hắn cầu truyền thông phỏng vấn, cũng không có mấy người để ý tới hắn, hiện tại đâu? Dù cho hắn trốn vào trong xe không ra đến, như cũ có hàng loạt cẩu tử chủ động vây lên đến.

Năm phút đồng hồ sau, tại thần điện đại lễ đường nhân viên bảo vệ hiệp trợ dưới, ô tô rốt cuộc thoát ly vòng vây, chậm rãi chạy lên Tinh Quang đại đạo, Matthew quay đầu nhìn thoáng qua, mặt sau rõ ràng có ô tô cùng xe máy theo đi lên, kia vài cẩu tử không có buông tay.

Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc, quay đầu đối Helen - Hermann nói,“Kia vài kế hoạch khẳng định là nhìn thấy ngươi , tưởng theo ở phía sau xem xem, chúng ta hai đến cùng là cái gì quan hệ.”

Helen - Hermann căn bản không có để ý tới Matthew, trực tiếp đối tài xế nói,“Trước đưa ta đến Burbank Thiên Sứ trù tính công ty.”

Màu đen Benz xe hơi rất nhanh dừng ở Thiên Sứ trù tính công ty ở ven đường, Helen - Hermann xuống xe, chỉ để lại Matthew một người tiếp tục ngồi xe hướng bắc.

Mười phút sau, Matthew về tới trong nhà, hắn tắm rửa qua sau, chuyên môn thượng phòng ở lầu các nhìn nhìn, ở bên ngoài đèn đường mờ nhạt tia sáng dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy có ô tô cùng xe máy liền dừng ở gia môn phụ cận, tựa hồ kia vài cẩu tử muốn thức đêm thủ tại chỗ này, không chuẩn bị trở về.

Matthew hạ lầu các, mở ra máy tính, chuyên môn đi lạn cà chua cùng imdb mặt trên nhìn nhìn, này hai trang web còn không có giải cấm đối với phim cho điểm, phỏng chừng muốn đến ngày mai mới có.

Vừa lần đầu thức thượng, Universal ảnh nghiệp cũng dựa theo nghiệp nội lệ thường, mời không thiếu nổi danh bình luận điện ảnh người tham gia quan khán phim, này mấy bình luận điện ảnh nhân cùng phía trước bên trong thử chiếu khi phất cờ hò reo bất đồng, tương đối muốn công chính một ít, tuy rằng bình luận điện ảnh sớm biến thành một môn sinh ý, nhưng những người này cũng tương đối yêu quý vũ mao, rất nhiều thời điểm đều sẽ vì chính mình danh dự cùng lâu dài tính toán.

Dựa theo Helen - Hermann thuyết pháp, này mấy nổi danh bình luận điện ảnh nhân sẽ không dễ dàng thu thụ điện ảnh công ty tiền vật, càng sẽ không bị cực nhỏ tiểu lợi sở đả động, bọn họ chuyên mục cùng tại nghiệp giới danh khí, bản thân liền có đủ nhất định thương nghiệp giá trị.

Matthew rất rõ ràng, đợi ngày mai này mấy bình luận điện ảnh nhân bình luận điện ảnh đăng báo, lạn cà chua mới mẻ độ cũng liền giải cấm .

Về phần imdb, hắn còn không có chuyên môn nghiên cứu qua, đối với này trang web chấm điểm quy tắc cái gì cũng không phải quá rõ ràng.

Thời gian tới gần đêm khuya, Matthew lại đi trên lầu các nhìn nhìn, phát hiện bên ngoài cẩu tử còn không có đi, tựa hồ quay chụp không đến đại tin tức, sẽ không chịu rời đi.

Này mấy cẩu tử thích nhất quay chụp chính là bát quái chuyện xấu phương diện nội dung, đáng tiếc là Matthew ở phương diện này hiện cơ bản không có thứ gì khả chụp.

Britney tại Australia chạy thông cáo, sau còn muốn đi New Zealand, trong khoảng thời gian ngắn căn bản sẽ không hồi Los Angeles.

Nghĩ đến Britney, Matthew hạ lầu các, tìm đến di động chuẩn bị cấp Britney gọi điện thoại, không tính hôm nay mà nói, hai người cũng có ba ngày không có thông qua điện thoại , bởi khác thường sai giờ quan hệ, hắn cùng Britney vốn liền cực ít rảnh rỗi thời gian, rất khó đến gần cùng nhau.

Lần này hắn như cũ không có đánh thông Britney điện thoại, dứt khoát biên tập một tin nhắn, phát cho Britney.

Thời gian không sớm, đợi hơn nửa giờ, gặp Britney không có hồi tin nhắn, Matthew dứt khoát đi nghỉ ngơi , tuy rằng ngày mai không cần chạy thông cáo, nhưng hắn cũng không thể ngủ quá muộn, vạn nhất có quầng thâm mắt, tương lai vài ngày đối mặt truyền thông màn ảnh chính là phiền toái.

Ngày hôm sau rời giường, Matthew đánh trước điện thoại muốn bữa sáng ngoại bán, đồng thời khiến đối phương hỗ trợ tiện thể trước mắt trên thị trường chủ lưu báo chí cùng giải trí loại báo chí.

Đợi ngoại bán đưa đến, hắn ôm một đống báo chí tiến vào phòng ăn (nhà hàng), biên hưởng thụ điểm tâm, biên lật xem lên cùng [ Vua Bọ Cạp ] tương quan tin tức.

Đầu tiên chính là toàn mĩ phát hành một ít đại báo mặt trên bình luận điện ảnh chuyên mục.

Phiên qua một ít báo chí, Matthew đối với mặt trên bình luận điện ảnh, có đại khái nhận thức, nói tóm lại hảo xấu các chiếm cứ không sai biệt lắm một nửa, khen ngợi so kém bình nhiều như vậy một điểm.

[ Los Angeles thời báo ] bình luận điện ảnh nhân Kenneth - Turan bình luận:[ Vua Bọ Cạp ] cung cấp sung túc cảm quan kích thích -- hoạt hình thức bạo lực, không ảnh hưởng toàn cục dị quốc tình sắc cùng với xuất sắc động tác cảnh tượng.

Hắn còn chuyên môn nhắc tới Matthew, cho rằng nam chính xuất sắc động tác phát huy, là phim để cho nhân hoan hân cổ vũ địa phương.

Cùng chi tương phản là,[ San Francisco ký sự báo ] phê bình [ Vua Bọ Cạp ]: Bộ phim này kịch bản tạm chấp nhận, cố sự thoạt nhìn có chút tái nhợt, đối bạch cũng không rất phù hợp thời đại bối cảnh.

Bất quá, báo chí đồng dạng nhắc tới Matthew nam chính, còn cầm biểu dương thái độ: Matthew - Horner nam chính ở như vậy một bộ bình thường phim trung có vẻ cực kỳ chói mắt, chính là hắn nham thạch bàn kiên nghị soái khí khuôn mặt, đường cong lưu sướng cơ nhục cùng xuất sắc đánh nhau, khiến chỉnh bộ phim không lại như vậy nhàm chán.

Bắc Mĩ tối có ảnh hưởng lực [ New York thời báo ] cũng không như thế nào xem trọng này bộ phim: Kịch tình rất chỉ một, khôi hài cũng không cấp lực, Ngoại Cảnh nhìn không ra rung động, càng không có xác ướp hoặc là yêu ma quỷ quái,90 phút chiều dài cũng đầy đủ thuyết minh thuộc về tiểu thành bản chế tác, thuần túy tại sao [ xác ướp ] hệ liệt lãnh cơm, duy nhất lượng điểm ở chỗ Matthew - Horner cùng Kelly Hu mãnh nam cùng mĩ nữ tổ hợp.

Toàn mĩ tam đại báo nghiệp chi nhất [ Washington Post ] đối với phim bình luận muốn hảo một ít:[ Vua Bọ Cạp ] động tác cảnh tượng thiết kế tinh diệu, mở màn, trung đoạn cùng cuối phim ba màn ảnh dài động tác hí, cũng biểu hiện ra kịch tổ dã tâm, nam chính Matthew - Horner gần như hoàn mỹ nắm chắc đến này ba màn ảnh dài tinh túy, phụng hiến ra mấy trường có thể nói kinh điển động tác hí, cứ việc vị này nam chính văn hí không giống động tác hí như vậy xuất sắc, nhưng đối chỉnh bộ phim đến nói, cũng coi như đáng quý .

Tiếp, Matthew lại phiên qua nhiều phân báo chí, phát hiện mặc kệ là đối phim khen ngợi, vẫn là khắc nghiệt kém bình, công kích hắn này nam chính bình luận cơ hồ không có, cho dù là bình luận kém cỏi nhất , cũng là nói hắn thành công hoàn thành chính mình công tác, chỉ là văn hí biểu hiện có điểm không quá lý tưởng mà thôi.

Đại bộ phận trên báo chí bình luận, đều cho rằng hắn nam chính ngoại hình cùng động tác hí, là này bộ phim trung nhất đột xuất cùng hấp dẫn nhân bộ phận.

Phê bình thanh âm tắc tập trung ở phim kịch tình cùng chính phản hai phái quan hệ mặt trên.

Thẳng thắn giảng, Matthew cũng cho rằng phim kịch tình xác thật rất lão sáo, đây cũng là Stephen - Sommers nhất quán phong cách, cũng là Hollywood tránh né phiêu lưu thường dùng phương thức.

Loại này thuần túy thương nghiệp phim giải trí, kịch tình quá mức khúc chiết cùng cao thâm mà nói, ngược lại là chủng trói buộc.

Kịch tổ từ vừa bắt đầu cũng rất minh xác,[ Vua Bọ Cạp ] bán điểm căn bản không ở trên kịch tình.

Matthew ăn xong điểm tâm, phiên qua sở hữu báo chí, lại mở ra máy tính nhìn nhìn, cùng hắn dự tính không sai biệt lắm,[ Vua Bọ Cạp ] tại lạn cà chua thượng mới mẻ độ dĩ nhiên giải cấm, trang web thu nhận sử dụng bốn mươi điều bình luận điện ảnh bóng người bình trong, khen ngợi hai mươi sáu điều, kém bình mười bốn điều, mới mẻ độ đạt tới 65%.

Bất quá, phim chia đều chấm điểm tương đối thấp, chỉ có 6.2 phân, vừa đạt tiêu chuẩn mà thôi.

Tại Rotten Tomatoes trang web thu thập bình luận điện ảnh mặt trên, Matthew thấy được đối với chính mình này nam chính kém bình: Matthew - Horner kỹ xảo biểu diễn theo ý ta đến “Có điểm cương ngạnh “, tựa hồ đánh người xấu so lộ ra một chân thật mỉm cười muốn am hiểu một điểm.

Matthew nhìn xem có điểm vò đầu, nhưng nói ai trở về, hắn quay chụp nhìn qua độ khó càng lớn động tác hí, xác thật so văn hí muốn nhẹ nhàng không thiếu.

Rời khỏi Rotten Tomatoes trang web, hắn lại đi imdb nhìn nhìn, tìm đến [ Vua Bọ Cạp ] chuyên mục, phát hiện bởi vì bình luận nhân số không đủ quan hệ, phim imdb chia đều còn không có xoát đi ra.

Hắn cố ý đem trang web hướng bên dưới tha, tìm ra fan điện ảnh đã lưu lại bình luận, đại xem lên.

So với chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân, fan điện ảnh đối [ Vua Bọ Cạp ] thái độ càng thêm khoan dung, đánh giá cũng càng cao.

Gọi là “Thích xác ướp” fan điện ảnh nhắn lại, như là fan ruột như vậy: Nói thật lần đầu tiên tại [ xác ướp trở về ] trông được đến Matthew - Horner ta liền bị hắn cấp điện đến, phát đạt cơ nhục, kiện mỹ dáng người, có thể ngang ngửa Hy Lạp thần thoại trung chư thần, Kelly Hu tại trong trailer ta cũng đã kiến thức nàng không gì sánh kịp mĩ, hai người kia tổ hợp liền tính là không có kỹ xảo biểu diễn điện ảnh đều là tất xem không thể nghi ngờ .

Một cái khác gọi là “Điên cuồng nhị hợp nhất” fan điện ảnh cũng thực thích này bộ phim: Matthew - Horner khốc tễ , làm một nam nhân muốn làm loại này nhân, có gan đối mặt nhân sinh trung khó khăn, cũng muốn dựa vào chính mình cố gắng đi dốc sức làm ra một mảnh thiên địa . Ta vẫn đều tin tưởng một bộ hảo tác phẩm có thể thay đổi một người đối thế giới cái nhìn, làm một bộ cho nam nhân nhìn điện ảnh, nó đáng giá đề cử.

Liền tại Matthew trốn ở trong nhà, khe khẽ trộm hỉ lật xem đối với chính mình hảo bình đồng thời, liên bang chuyển phát nhanh một chiếc chuyến xa chạy ra New York phát trung tâm, hướng về vùng ngoại thành một địa chỉ đi.

Để người kinh ngạc là, chuyển phát nhanh xe mặt sau, cùng mười mấy chiếc dán các báo chí tạp chí cùng đài truyền hình dấu hiệu phỏng vấn xe.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 185: Đặc Thù Chuyển Phát Nhanh

Liên bang chuyển phát nhanh tương hóa ô tô chạy ra New York, tiến vào bang New Jersey, dần dần đến cự ly New York vỏn vẹn hơn hai mươi dặm Anh Chatham trấn, này tiểu trấn là New York phụ cận nổi tiếng nghi cư tiểu trấn chi nhất, rất nhiều sự nghiệp có thành người đều sẽ ở này mua phòng cư trụ.

Đương tương hóa ô tô quẹo vào Chatham trấn trung tâm khu phố khi, lập tức hấp dẫn đến ven đường không ít người ánh mắt.

Tuy rằng liên bang chuyển phát nhanh xe hàng rất thường gặp, nhưng mặt sau cùng mười mấy chiếc truyền thông phỏng vấn xe, thậm chí TV trực tiếp xe tình huống, lại rất thiếu phát sinh.

nbc đài truyền hình giải trí kênh một chiếc TV trực tiếp xe, trực tiếp từ New York theo lại đây.

Universal ảnh nghiệp phương diện chuẩn bị phi thường đầy đủ, tại Matthew liên hợp kịch tổ phát ra như vậy một phần đặc thù chuyển phát nhanh thời điểm, liền liên hệ hảo lệ thuộc vào cùng tập đoàn bình đài nbc đài truyền hình.

Đây cũng là Hollywood lục đại công ty sở dĩ có thể trở thành lục đại nguyên nhân, bọn họ không chỉ có rộng khắp phát hành con đường, bản thân vẫn là đại hình truyền thông tập đoàn một phần tử, từ chế tác đến tuyên truyền lại đến quanh thân đợi đã (vân vân), có một điều phi thường hoàn chỉnh chuỗi sản nghiệp hệ thống.

Lần này thật dài đoàn xe, tại vô số người nhìn chăm chú trung, xuyên qua Chatham trấn trung tâm đường cái, đến thôn trấn tây bộ khu vực biên giới, sau đó dừng ở một đống tiểu biệt thự phía trước, điều khiển viên trước xuống xe đi sau thùng xe mặt sau, trên phó điều khiển công tác nhân viên cũng xuống xe, đi đến tiểu biệt thự trước cửa, ấn vang chuông cửa.

Đi theo xe sau truyền thông phỏng vấn xe, cũng đều dừng ở chung quanh, cầm máy ảnh hoặc là máy quay phim phóng viên, phân phân tìm kiếm hảo thích hợp địa điểm, đem màn ảnh nhắm ngay đại môn bên kia.

Một vài khác cầm microphone phóng viên, cũng vận sức chờ phát động, tựa hồ tùy thời đều có thể xông lên đi.

Bất quá, những người này tuyển vị trí đều rất tốt, toàn tại sắt tây đại môn hai bên tường gạch phụ cận, từ bên trong cơ bản nhìn không tới.

Liền tính là diễn trò, kia cũng muốn làm nguyên bộ.

TV trực tiếp xe cũng bắt đầu công tác, đem hiện trường tín hiệu truyền đến đài truyền hình bên kia.

Hết thảy chuẩn bị sắp xếp, liền chờ nhân vật chính lên sân.

Như vậy tỉ mỉ chuẩn bị một hồi đại hí, nhân vật chính đương nhiên không có khả năng không ở nhà.

Chuông cửa vang qua sau, sắt tây đại môn sau mặt đi ra một trung niên người da trắng, hắn đi tới, lớn tiếng hỏi,“Có chuyện sao?”

Nhân viên chuyển phát nhanh lập tức lễ phép nói,“Ta là liên bang chuyển phát nhanh công tác nhân viên......” Liên bang chuyển phát nhanh chi sở dưới tiếp được này một đan kỳ lạ sinh ý, bản thân cũng có lợi dụng sự kiện miễn phí làm quảng cáo ý tưởng, nhân viên chuyển phát nhanh lại hỏi,“Xin hỏi ngươi là Rex Reed tiên sinh sao?”

“Là ta a.” Rex Reed đi tới sắt tây cạnh cửa,“Của ta chuyển phát nhanh?”

Chuyển phát nhanh nhân viên từ sắt tây khe cửa bên trong đưa vào nhất trương chuyển phát nhanh đan,“Từ Los Angeles tới được một phần chuyển phát nhanh.”

Rex Reed nhìn lướt qua, kéo ra sắt tây môn, đi ra ngoài, sau đó thấy được hai bên truyền thông phóng viên, thiểm tắt đèn nháy mắt sáng lên, hắn hơi hơi sửng sốt một chút, tiếp khôi phục bình thường, này chẳng phải chính là hắn muốn hiệu quả sao?

Có ba mươi vạn dollar có thể lấy, còn có thể xuất hiện ở số lượng phần đông trên truyền thông, danh khí tất nhiên trở nên càng lớn !

Đối với một lấy chanh chua trứ danh nhà bình luận mà nói, kia vài ngôn luận cùng hậu tục căn bản không quan trọng, nhà bình luận trọng yếu nhất chính là danh khí !

Tỷ như cái kia Roger - Albert, bị cho rằng là Bắc Mĩ xuất sắc nhất nhà phê bình điện ảnh, là hắn bình luận điện ảnh cùng quan điểm độc đáo sao? Đơn giản chính là năm đó sao ra danh khí ! chỉ cần chính mình danh khí đủ rồi, không nói vượt qua Roger - Albert, trở thành Bắc Mĩ cao nhất nhà phê bình điện ảnh trung một thành viên, khẳng định không có vấn đề.

Liền tính mặt sau thật đi hôn môi con lừa mông, đối với một vị nổi danh nhà bình luận mà nói, kia cũng là mĩ đàm.

Hắn biết liên bang chuyển phát nhanh đưa tới là cái gì hàng hóa, cũng biết có hàng loạt phóng viên cùng, lại vẫn là không thèm quan tâm đi ra.

Liên bang chuyển phát nhanh tương hóa ô tô cửa sau bị điều khiển viên kéo ra, bên trong nháy mắt truyền ra một tiếng to rõ lừa hí......

Phóng viên trong tay màn ảnh lập tức nhắm ngay bên kia, một đầu màu xám con lừa bị điều khiển viên từ trên xe kéo xuống, nắm đi đến Rex Reed bên cạnh.

Tại hơn mười danh phóng viên cùng số lượng xa xỉ màn ảnh chứng kiến dưới, Rex Reed ký nhận này phân đặc thù lễ vật, hơn nữa từ điều khiển viên trong tay tiếp nhận con lừa dây cương, đại khái con lừa là tỉ mỉ chọn lựa , không có sử cưỡng lư tính tình, thoạt nhìn tương đương dịu ngoan.

“Xem bên này !” Có phóng viên hô.

Rex Reed rất phối hợp, nắm con lừa đứng ở ven đường, lấy liên bang chuyển phát nhanh tương hóa ô tô làm bối cảnh bản, mặc cho phóng viên chụp ảnh, ngay cả có phóng viên muốn vỗ hắn trong tay chuyển phát nhanh ký nhận đan, cũng thống khoái đáp ứng xuống dưới.

Hắn biết rõ, có nbc Universal tập đoàn làm mở rộng bình đài, này mấy hình ảnh rất nhanh liền bay đến Bắc Mĩ từng ngóc ngách bên trong.

“Hắc, Rex !” Có treo nbc điếu bài phóng viên, tại máy quay phim làm bạn, đi tới,“Có thể hỏi mấy vấn đề sao?”

“Có thể !” Rex Reed tự nhận là vẫn là phi thường có chức nghiệp đạo đức , nếu thu tiền, khẳng định muốn làm việc,“Tùy tiện hỏi hảo.”

“Này đầu con lừa là ai gửi qua bưu điện tới được?” Phóng viên hỏi.

Rex Reed cầm lấy liên bang chuyển phát nhanh ký nhận đan, đối với máy quay phim màn ảnh triển lãm một chút,“Kí kiện nhân trên viết là Matthew - Horner danh tự.”

Phóng viên tiếp tục hỏi,“Matthew - Horner gửi qua bưu điện một đầu con lừa cho ngươi, ngươi cho rằng là đối với ngươi đoạn thời gian trước xem suy hắn cùng [ Vua Bọ Cạp ] ngôn luận đáp lại sao?”

“Hẳn là đi.” Rex Reed quay đầu vỗ con lừa đầu một chút,“Cụ thể các ngươi muốn đi hỏi hắn.”

Phóng viên nhìn nhìn con lừa, lại hỏi,“Nếu [ Vua Bọ Cạp ] Bắc Mĩ box office vượt qua một ngàn vạn dollar, ngươi thật sẽ hôn môi con lừa mông sao?”

“Ta sửa đúng một điểm, là Bắc Mĩ cuối tuần đầu box office !” Rex Reed rất chăm chú nghiêm túc nói,“Ta người này phi thường chú ý danh dự, nếu [ Vua Bọ Cạp ] Bắc Mĩ cuối tuần đầu box office vượt qua một ngàn vạn dollar, ta sẽ tại công chúng trường hợp......”

Hắn lại nhẹ nhàng sờ sờ con lừa đầu,“Trước mặt mọi người hôn môi này đầu con lừa mông ! nếu [ Vua Bọ Cạp ] Bắc Mĩ cuối tuần đầu box office siêu bất quá một ngàn vạn dollar, ta sẽ đem này đầu con lừa hoàn cho Matthew - Horner, khiến hắn trước công chúng đi hôn môi con lừa mông !”

Chung quanh phóng viên đều tràn lại đây, phân phân lấy phần mình phương thức ghi xuống Rex Reed mà nói.

Câu nói kế tiếp, cũng không phải trước đó thiết lập, mà là Rex Reed lâm trường phát huy, đối mặt nhiều như vậy màn ảnh, hắn bản thân cảm giác phi thường tốt, đương nhiên muốn chế tạo càng lớn đề tài, khiến chính mình tiếp tục trở thành truyền thông đưa tin tiêu điểm.

Nhà bình luận cần nhất là danh khí, danh khí cũng ý nghĩa cự đại thương nghiệp giá trị, ai có thể tưởng tượng một cao nhất nhà bình luận là không có tiếng tăm gì nhân vật?

Rex Reed còn nói thêm,“Các ngươi giúp ta hướng Matthew - Horner kêu gọi, đem ta vừa nói lời nói chuyển cáo cho hắn !” Hắn nắm con lừa hướng trong viện đi, đồng thời nói,“Nhớ rõ nói cho ta biết kết quả.”

Các phóng viên một đám đều rất hưng phấn, lần này con lừa sự kiện vốn liền có một đoạn thời gian lên men , hiện tại Rex Reed lại phát ra như vậy ngôn luận, kế tiếp không lo không có bị người chú ý tin tức khả viết.

Tiến vào sân, Rex Reed đóng lại cửa sắt, hắn tin tưởng Matthew - Horner nhất định sẽ đáp lại, dù cho hắn đầu không hảo sử, không hiểu được hâm nóng,[ Vua Bọ Cạp ] kịch tổ cũng sẽ khiến hắn đáp lại chính mình mà nói.

Có lẽ lần này sau, hắn bình luận điện ảnh chuyên mục, có thể hướng báo xã muốn một hoàn toàn mới giá ?

Rex Reed tiến vào hậu viện, lập tức có chờ ở nơi này chuyên nghiệp nhân viên tiếp nhận con lừa, ít nhất tại đây cuối tuần phía trước, này đầu con lừa đều sẽ được đến rất tốt chăm sóc.

Los Angeles, Universal ảnh thành làm công khu, Sean - Daniel đang tại xử lý các loại cùng [ Vua Bọ Cạp ] có liên quan công tác, hôm nay phim lần đầu kết thúc, từ tối thứ năm trước tiên trường bắt đầu,[ Vua Bọ Cạp ] sẽ ở Bắc Mĩ đại quy mô phát hành, trước mắt các loại sự vụ hỗn loạn, đều tập trung ở hắn trên bàn.

Vừa xử lý hoàn một phần gia ấn bản chính văn kiện, cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài đẩy ra, hắn trợ lý rảo bước tiến vào.

“Lão bản !” Trợ lý đem một phần văn kiện đặt ở hắn trên bàn công tác, nói,“Universal ảnh nghiệp tối hôm qua nhằm vào lần đầu người xem điều tra thống kê đi ra .”

Sean - Daniel đang xem mặt khác một phần văn kiện, đầu cũng không có nâng,“Ngươi nói thẳng là có thể.”

Trợ lý cũng không dong dài, nói thẳng,“Universal ảnh nghiệp thị trường điều tra bộ, tối hôm qua nhằm vào phổ thông người xem phân phát một trăm phân bảng câu hỏi, thu về đến tám mươi lăm phân, này tám mươi lăm người xem lần đầu chia đều chấm điểm là a-......”

“a-......” Sean - Daniel khẽ nhíu mày, đây là đệ tam đẳng cấp người xem cho điểm, mặt trên còn có a+ cùng a, hắn vẫy tay xuống,“Tiếp tục.”

“Bảng câu hỏi trung, người xem đối với phim bất mãn bộ phận chủ yếu tập trung tại kịch tình, cho rằng kịch tình đơn bạc cùng với [ xác ướp ] hệ liệt liên hệ không lớn chiếm tuyệt đại bộ phận.” Trợ lý nhìn Sean - Daniel, gặp không có mở miệng ý tứ, tiếp tục nói,“Người xem vừa lòng nhất bộ phận ở chỗ nam nữ nhân vật chính cùng động tác thiết kế, đặc biệt là nam chính !”

Sean - Daniel khẽ gật đầu,[ Vua Bọ Cạp ] phim hậu kỳ cắt nối biên tập chính là hắn tại chủ trì, tự nhiên biết phim cơ hồ đem Matthew - Horner ưu thế phóng tới lớn nhất, soái khí khuôn mặt, cao ngất dáng người, kiện mỹ cơ nhục cùng khốc kình mười phần động tác thiết kế......

Trợ lý còn nói thêm,“Bảng câu hỏi trung nhằm vào người xem thích nhất bộ phận điều tra, tám mươi lăm người xem, có năm mươi hai người lựa chọn là nam chính Mathayus.”

Cũng chính là có vượt qua 60% người xem cho rằng Matthew - Horner là phim lớn nhất lượng điểm ! Sean - Daniel không khó được ra như vậy kết luận.

Hắn buông xuống trong tay công tác, lấy qua kia phân văn kiện lật, tiếp đối trợ lý nói,“Đem này phân bảng câu hỏi đồng thời chuyển cho Universal ảnh nghiệp chế tác bộ cùng tuyên truyền bộ, đồng thời chuyển đạt ta phủ nhận ý kiến, hậu kỳ tuyên truyền tài nguyên muốn thích hợp thiên hướng Matthew - Horner cùng nam chính Mathayus.”

Chu tam hôm đó buổi chiều, Matthew cũng thông qua Helen - Hermann chiếm được Universal ảnh nghiệp này phân lần đầu người xem điều tra số liệu, trong lòng dần dần có tự tin, dù cho phim box office không đạt được mong muốn, đối với hắn đả kích cũng sẽ không là trí mạng .

Vào lúc ban đêm, hắn dựa theo Universal ảnh nghiệp thông tri, chuyên môn xuất hiện ở phóng viên trước mặt tiếp nhận phỏng vấn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 186: Thành Công

Đứng ở Thiên Sứ trù tính công ty cửa, Matthew nhìn trước người bảy tám phóng viên, một điểm cũng không có né tránh ý tứ, mặc cho bọn họ hỏi, Universal ảnh nghiệp giữa trưa liền thông tri Helen - Hermann, hắn cũng chuyên môn nhìn nbc đài truyền hình cùng trên hệ thống mạng khan phát Rex Reed phỏng vấn ghi hình, biết muốn phối hợp Rex Reed ngôn luận.

Hắn cùng Rex Reed không có bất cứ tư nhân mâu thuẫn, hết thảy đều là vì tuyên truyền cần.

Hơn nữa từ phía trước phản ứng đến xem, lần này tuyên truyền hâm nóng hiệu quả phi thường tốt.

Matthew cũng dần dần thấy rõ ràng , tại đây hệ thống mạng còn không có triệt để bạo tạc niên đại, công chúng đối với Hollywood tuyên truyền thủ đoạn, cũng không phải phi thường lý giải, cũng tương đối dễ dàng nhận đến loại này đặc thù hâm nóng ảnh hưởng.

Nhìn này mấy phóng viên, hắn biết bọn họ muốn hỏi cái gì.

“Matthew - Horner......” Một ải đầu nam phóng viên thứ nhất đứng ra hỏi,“Xin hỏi ngươi hay không là chuyển phát nhanh một đầu con lừa cấp Rex Reed?”

“Đúng vậy.” Matthew đầu tiên là thừa nhận, tiếp còn nói thêm,“Hắn không phải tưởng hôn môi con lừa mông sao? Ta chuyên môn vì hắn chọn lựa một đầu.”

Một cái khác nữ phóng viên lúc này hỏi,“Rex Reed hôm nay buổi sáng vừa nói qua, nếu [ Vua Bọ Cạp ] cuối tuần đầu box office không đạt được một ngàn vạn dollar, hắn sẽ đem con lừa đưa trả cho ngươi, khiến ngươi hôn môi con lừa mông.”

Matthew lúc này không có khả năng yếu thế, cũng tất yếu phối hợp kịch tổ tuyên truyền cần, tin tưởng mười phần nói,“Ta không ngại cùng hắn đánh cược một phen ! ta đối kịch tổ, đối phim đều có tin tưởng !”

Nên nói mà nói tất cả đều nói, hắn cũng không lại dừng lại, lên xe trực tiếp rời đi.

Thứ tư cứ như vậy trôi qua, thứ năm sớm, Matthew cùng Rex Reed hỗ hận, xuất hiện ở phần đông giải trí truyền thông bên trên, dẫn phát một cỗ tiểu tăng vọt, chú ý [ Vua Bọ Cạp ] nhân số duy trì liên tục kéo lên, tuy rằng phim đã giải cấm lạn cà chua mới mẻ độ trượt đến 63%, nhưng đề tài tính mười phần, cũng không khuyết thiếu chú ý.

Thậm chí, có chuyên nghiệp điều tra cơ cấu dự tính,[ Vua Bọ Cạp ] cuối tuần đầu box office vô cùng có khả năng phá tan ba ngàn vạn dollar đại quan.

Hơn nữa cũng cấp ra chính mình căn cứ, một là tháng tư phân lịch phát hành không có cường lực đối thủ cạnh tranh, hai là phim tuyên truyền marketing làm được cực kỳ xuất sắc.

Dự tính cùng hiện thực tình huống có phải hay không tương xứng, từ tối thứ năm bắt đầu chiếu phim trước tiên trường liền có thể thấy được đốm.

Đêm thứ năm,[ Vua Bọ Cạp ] lấy tiếp cận 3300 gia rạp chiếu phim trước tiên trường bắt đầu đăng lục Bắc Mĩ các cụm rạp lớn, dựa theo Bắc Mĩ box office tính toán phương thức, trước tiên trường hội đưa vào cuối tuần đầu box office trong.

Cuối tuần đầu box office như thế nào, trước tiên trường có thể nói là nhất trương đo thời tiết.

Đêm khuya thời gian, Thiên Sứ trù tính công ty trong văn phòng, Helen - Hermann đứng ở cự đại thủy tinh cửa sổ phía trước mặt, nhìn Burbank cảnh đêm, một câu đều không nói.

Tại nàng mặt sau cách đó không xa, Matthew oai ngồi trên sô pha, bưng lấy di động đang tại ngoạn Tetris.

Hắn ngẩng đầu nhìn mắt đồng hồ treo tường, thời gian đã đến rạng sáng, phỏng chừng trước tiên trường thống kê cũng mau ra đây , không khỏi nhìn nhìn Helen - Hermann, nữ người đại diện đứng ở phía trước cửa sổ không nhúc nhích, tinh tế thon thả bóng dáng, giống như là điêu khắc như vậy.

Matthew hít sâu một hơi, áp chế trong lòng bởi vì chờ đợi mang đến nôn nóng, tiếp tục ngoạn chính mình Tetris, nhưng run nhè nhẹ ngón tay đặt tại trên bàn phím, liên tục phạm sai lầm, trò chơi trong nháy mắt liền kết thúc.

Loại này quyết định tương lai vận mệnh thời khắc, làm sao có khả năng không khẩn trương?

Matthew lại phun ra một hơi, dứt khoát thu hồi điện thoại di động.

Helen - Hermann tựa hồ có điều nhận ra, quay đầu nhìn nhìn hắn, rất nhanh lại quay đầu đi, che lấp tại kiểu cũ viền đen kính mắt phía dưới khuôn mặt, khốc không có bất cứ biểu tình.

Đêm nay, đem quyết định về sau nàng đối đãi Matthew - Horner sách lược.

Liên tục hai năm đầu nhập, nếu ngay cả tiểu minh tinh đều làm không được, này nhân cũng không bất cứ tiền đồ đáng nói, hoàn toàn có thể vứt bỏ.

Nếu có thể thành công, thì có thể dựa thế giành mặt khác hai bộ đại chế tác nhân vật chính, do đó khiến Thiên Sứ trù tính công ty có được một nhị tuyến ngôi sao thậm chí ngôi sao tuyến đầu như vậy siêu cấp hộ khách !

Nàng biết Matthew - Horner trời sinh tiền vốn không sai, nhưng ai cũng không thể cam đoan người có tiền vốn tốt nhất định có thể thành công.

Matthew thu hồi di động sau, đi đến Helen - Hermann bên cạnh, cũng có hứng thú nhìn về phía ngoài cửa sổ, Helen - Hermann là dạng người thế nào, hắn lại rõ ràng bất quá , về sau còn có thể hay không đứng chung một chỗ thưởng thức Burbank phong cảnh, đêm nay liền thấy rốt cuộc.

Đương nhiên, như vậy mới là một chức nghiệp người đại diện, đổi thành mặt khác người đại diện, cũng sẽ cùng Helen - Hermann làm như vậy lựa chọn.

Đứng chung một chỗ đợi chừng mười lăm phút, vẫn là không có thông tri lại đây.

Matthew trong lòng nôn nóng lại bốc lên đi ra, không khỏi hỏi,“Ngươi xác định cùng Sean - Daniel chào hỏi ? Khiến hắn tại box office thống kê bước đầu đi ra sau, liền thông tri ngươi? Sẽ không là nói đẳng chính xác box office đi ra sau đi?”

Toàn mĩ rạp chiếu phim sử dụng đều là thống nhất nối mạng hệ thống, ngày đó box office số liệu thống kê tốc độ phi thường mau, như vậy đêm khuya qua đi đều có thể được đến một ngày trước box office bước đầu thống kê, bất quá khác biệt bao giờ cũng là có, chính xác thống kê muốn tới ngày hôm sau buổi sáng hoặc là giữa trưa mới có thể ra lô.

Helen - Hermann nhìn Matthew liếc nhìn, lại không có nói chuyện.

“Muốn hay không gọi điện thoại qua đi hỏi một chút?” Matthew lại nói thầm.

Này trực tiếp quan hệ đến hắn tương lai, vô vị chờ đợi cũng không dễ chịu.

“Ngươi muốn đánh mà nói......” Helen - Hermann quay đầu ý bảo hạ thân sau,“Điện thoại liền tại trên bàn công tác, Sean - Daniel dãy số ngươi cũng có.”

Matthew không có đi bàn công tác bên kia, lấy di động ra, do dự có phải hay không muốn cấp Sean - Daniel gọi điện thoại.

Helen - Hermann di động đột nhiên vang lên, Matthew nhìn thấy nàng chuyển được điện thoại, thu hồi chính mình di động, ngược lại nhìn về phía Helen - Hermann.

“Hải, ngươi hảo, là ta.” Helen - Hermann vẫn là kia phó không biến biểu tình, nghe một hồi, nói,“Hảo, ta biết, cám ơn ngươi muộn như vậy còn chờ thông tri ta.”

Nàng cắt đứt điện thoại, thu hồi di động.

Matthew vẫn đang nhìn chằm chằm Helen - Hermann, lúc này có thể nhìn thấy viền đen kính mắt phía dưới mặt tựa hồ thả lỏng ......

“Bao nhiêu?” Hắn nhanh chóng hỏi.

Helen - Hermann nói thẳng,“Bước đầu thống kê là 340 vạn dollar, chính xác con số thượng hạ sẽ không chênh lệch 10 vạn dollar.”

Nghe được 340 vạn dollar con số này, Matthew chân chính tống một hơi, phía trước Helen - Hermann liền phân tích qua, giống [ Vua Bọ Cạp ] như vậy đánh [ xác ướp ] hệ liệt ngoại truyện cờ hiệu, phi thủ bộ hoặc là nguyên sang loại hình phim, trước tiên trường box office đều phải hơi cao một ít, theo sau ngày đầu tổng box office, liên trước tiên trường box office đưa vào ở bên trong, bình thường sẽ tại trước tiên trường box office con số ba đến năm lần ở giữa, trừ cực kỳ cá biệt tình huống, đại bộ phận phim đều sẽ phù hợp Hollywood trường kỳ tích lũy xuống đến này một quy luật.

Liền tính là chỉ có gấp ba, kia cũng sẽ tiếp cận hoặc là vượt qua 1000 vạn dollar !

Ngày đầu box office 1000 vạn dollar, cuối tuần đầu box office cơ hồ xác định có thể ở 2000 vạn dollar trên đây !

Lấy này suy tính mà nói, chẳng sợ hậu kỳ xu thế cực kỳ không tốt,[ Vua Bọ Cạp ] Bắc Mĩ box office hẳn là cũng có thể đạt tới 4000 vạn dollar chế tác phí tổn, lấy hôm nay Hollywood điện ảnh tại hải ngoại thị trường tình huống đến xem, lại có hải ngoại box office trợ trận, chỉ riêng thông qua box office nói không chừng liền có thể thu hồi phí tổn.

Cứ như vậy,[ Vua Bọ Cạp ] này bộ phim liền tính là thành công , hắn này nam chính ở trong nghề địa vị khẳng định sẽ hướng lên trên lủi một mảng lớn.

Hắn này mấy phỏng đoán, đều là căn cứ vào phim tại ngày đầu sau xu thế không quá lý tưởng tình huống, nếu [ Vua Bọ Cạp ] xu thế có thể thoáng ổn định nhất định, không ở thứ bảy sụt mà nói, kia...... Kia liền không phải bình thường mĩ diệu a.

Thật sự là như vậy, hắn tất nhiên có thể trở thành một tam lưu tiểu minh tinh, từ đây thoát ly phổ thông diễn viên phạm trù, rời đi Hollywood này Kim Tự Tháp tầng dưới chót, do đó trở thành tương đối dựa vào trên tầng cấp trung một thành viên.

“Chúc mừng ngươi, Matthew.” Helen - Hermann đột nhiên mở miệng, đánh gãy hắn miên man suy nghĩ,“Ngươi cự ly mục tiêu của ngươi càng ngày càng gần .”

“Ha ha......” Matthew cười một tiếng, dày da mặt, muội lương tâm, nói,“Ta sớm liền với ngươi nói qua, ta trời sinh chính là làm ngôi sao liêu, ngươi đầu nhập tài nguyên phủng ta không sai đi?”

Helen - Hermann không có phản ứng hắn những lời này, nàng biết Matthew là người thế nào, dù cho trong lòng rất đắc ý, gã này cũng sẽ không hôn đầu.

Nàng hừ lạnh một tiếng, còn nói thêm,“Chuẩn bị sẵn sàng đi, của ngươi sinh hoạt muốn phát sinh cự đại cải biến.”

Matthew vẫn hy vọng hôm nay, thu hồi khuôn mặt tươi cười, nói,“Ta sớm liền chuẩn bị sẵn sàng .”

Helen - Hermann liếc mắt nhìn hắn,“Hi vọng như thế đi.” Nàng xoay người rời đi phía trước cửa sổ, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, còn nói thêm,“Chúng ta tục ký một phần tân hiệp ước, hiệp ước kỳ hạn vi dài nhất ba năm !”

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Có thể, cụ thể điều khoản chúng ta lại bàn.”

Tuy rằng mắt thấy ngao ra đầu, nhưng hắn biết chính mình như cũ cần Thiên Sứ trù tính công ty, hôm nay [ Vua Bọ Cạp ] liền muốn thành công, tại Thiên Sứ trù tính công ty, hắn sẽ trở thành không người có thể lay động cuối cùng hộ khách, Helen - Hermann cùng công ty sở hữu ưu thế tài nguyên, đều sẽ ưu tiên đặt ở hắn trên người.

Tùy tiện đổi một nhà trù tính công ty, rất khó hưởng thụ đến loại này đãi ngộ, đi đại hình trù tính công ty, bất quá là phần đông phổ thông hộ khách trung một thành viên, đổi một nhà loại nhỏ trù tính công ty, còn không bằng lưu ở chỗ này.

“Chúng ta cũ hiệp ước cuối năm mới đến kỳ, có thể từ từ nói chuyện.” Helen - Hermann cũng cầm ra thành ý,“Ngươi ký kết ba năm kỳ dài chừng mà nói, của ta người đại diện trích phần trăm, từ 10% hạ thấp đến 8%.”

“Ân.” Matthew xoay người hướng đi cửa,“Ta cảm giác được của ngươi thành ý, Helen.”

Hắn kéo ra cửa phòng, chuẩn bị về nhà,“Đi ngủ sớm một chút đi, thức đêm sẽ có quầng thâm mắt , của ngươi kính mắt cũng ngăn không được.”

Helen - Hermann lúc này rõ ràng tâm tình rất tốt, cố ý nói,“Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ngày mai ghế trên tình huống bây giờ còn không biết, cái gì tình huống đều có khả năng phát sinh.”

Matthew quay người lại, đóng lại cửa phòng tiền nói,“Thực ra ngươi so ta càng rõ ràng, cái loại này khả năng tính cơ hồ không tồn tại.”

Cửa văn phòng đóng lại, Helen - Hermann ngồi ở trên ghế, trong văn phòng không còn có người khác, nàng tháo xuống kính mắt, không thể áp chế nở nụ cười.

Cười đến dị thường thống khoái, cười đến hết sức vui vẻ.

Nàng rốt cuộc muốn đem chính mình sự nghiệp làm lên đến !

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 187: Trên Mặt Đất Hoàn Toàn Không Có Chỉ Có Trên Trời

“[ Vua Bọ Cạp ] phản ứng nhiệt liệt, trước tiên trường ba trăm bốn mươi vạn dollar đứng hàng Bắc Mĩ tháng tư tốt nhất !”

“[ xác ướp trở về ] diễn sinh phim [ Vua Bọ Cạp ] trước tiên trường box office rất tốt, nghiệp nội dự trắc cuối tuần đầu khả năng thu hoạch 3000 vạn dollar !”

Thứ sáu sớm, tương quan tin tức liền xuất hiện ở rất nhiều báo chí giải trí trang bên trên, tiếp tục vi [ Vua Bọ Cạp ] tạo thế.

Còn có bát quái tiểu báo cố ý nhắc nhở Rex Reed.

“[ Vua Bọ Cạp ] trước tiên trường thu hoạch 340 vạn dollar, Rex Redd nên sớm làm chuẩn bị , tốt nhất hôm nay liền đem Matthew - Horner đưa cho hắn con lừa cọ rửa sạch sẽ, miễn cho đến lúc đó thân tại con lừa trên mông dính đầy miệng thỉ......”

Này mấy tuyên truyền hâm nóng đều có lợi cho kéo động càng nhiều người chú ý [ Vua Bọ Cạp ], do đó sinh ra mua phiếu dục vọng.

Mặt khác, phương thứ ba cơ cấu công bố một ít số liệu thống kê, cũng đối phim tương đối có lợi.

“cinemascore” cụm rạp hiện trường người xem điều tra trung,[ Vua Bọ Cạp ] chiếm được “a-” cho điểm, bất quá bỏng chỉ số vượt qua 80%.

Tuổi phương diện, 68% người xem tuổi tại 22 tuổi trở xuống, phim nhằm vào chính là một mục tiêu này quần thể, trước tiên trường người xem tuổi kết cấu tương đương không sai.

Giới tính phương diện, nam tính người xem số lượng tại 55% tả hữu, cùng nữ tính người xem số lượng chênh lệch không lớn, người xem tương đối cân đối.

Đương nhiên, theo càng nhiều chuyên nghiệp bình luận điện ảnh nhân phát biểu bình luận điện ảnh,[ Vua Bọ Cạp ] Rotten Tomatoes mới mẻ độ duy trì liên tục trượt, đến thứ sáu buổi chiều thời điểm, mới mẻ độ nhất cử ngã phá 60% quan khẩu, hạ xuống đến 59%, phim ở trên Rotten Tomatoes mới mẻ độ cũng do mới mẻ biến thành nát rữa.

Đồng thời,imdb cho điểm cũng giải cấm,6.3 phân cho điểm cũng chỉ có thể nói bình thường.

Nhìn chung mà nói,[ Vua Bọ Cạp ] danh tiếng rất bình thường.

Cùng Universal ảnh nghiệp tự thân lần đầu điều tra như vậy,[ Vua Bọ Cạp ] bị người lên án nhiều nhất , vẫn là kịch tình đơn bạc cùng với [ xác ướp ] hệ liệt không quan hệ này hai phương diện.

Nhưng phim cũng không phải không có quảng thụ khen ngợi địa phương, phương diện này chủ yếu tập trung tại Matthew nam chính cùng Kelly Hu nữ chính trên người, đặc biệt là Matthew cùng hắn động tác hí, cơ hồ không như thế nào nhận đến phê bình.

Như là tại fan điện ảnh tương đối tập trung imdb trang web bên trên, khen ngợi cơ hồ đều rơi vào Matthew trên người.

“Phim lượng điểm không hơn Matthew - Horner.”

“Vô nghĩa kịch tình còn không có Matthew - Horner nhục thể cùng đánh nhau hảo xem.”

“Làm một bộ mạc danh kỳ diệu ngoại truyện điện ảnh, tương đương phổ thông, cũng chính là Matthew - Horner cùng Kelly Hu đáng xem.”

“Bản phiến vô luận từ các phương diện đến nói đều là một bộ bình thường chi tác, duy nhất khả xem chỉ có nam chính Matthew - Horner kia cường tráng, kiện mỹ cơ nhục cùng sạch sẽ lưu loát thân thủ.”

“Tình tiết đơn sơ, trăm ngàn chỗ hở, vô căn cứ, ly kỳ cổ quái, kém như vậy điện ảnh còn có nhiều người như vậy quan khán, khó có thể tin tưởng ! muốn nói lượng điểm chỉ là cảm giác nam chính rất sinh mãnh ! dáng người sinh mãnh ! động tác cũng sinh mãnh !”

Một bộ tới gần kỳ nghỉ hè phát hành điển hình thương nghiệp giải trí điện ảnh, vẫn là đại bán điện ảnh diễn sinh hệ liệt, danh tiếng thường thường rất khó ảnh hưởng đến cuối tuần đầu box office, huống hồ Universal ảnh nghiệp độc đáo sáng tạo tuyên truyền marketing, giành được đầy đất ánh mắt.

Universal ảnh nghiệp cũng dự tính đến phim khả năng tao ngộ phản đối bình luận, sớm chuẩn bị tốt tẩy địa nhuyễn văn, Matthew thứ sáu thông lệ đọc báo chí thời điểm, liền thấy được hàng loạt rõ ràng là tẩy địa văn chương, hơn nữa chợt vừa thấy lên đi còn tương đương có đạo lý.

“Giống [ Vua Bọ Cạp ] như vậy một bộ điện ảnh, vừa có mãnh nam, lại có mĩ nữ, còn có động tác cùng ma huyễn, còn có thỉnh thoảng chọc cười...... Ngươi còn trông cậy vào cái gì đâu? Kỹ xảo biểu diễn? Kịch tình? Nhân tính? Muốn này đó ngươi vì sao không đi xem [ Paris cuối cùng điệu Tango ]? Như thế nào không đi xem [ Mulholland Drive ]? Đây là phim hành động, đây là thuần thương nghiệp điện ảnh hảo không hảo !”

Này thiên nhuyễn văn trừ vi điện ảnh tẩy , còn không quên thổi phồng một chút trước mắt phim được hoan nghênh nhất nam chính.

“Từ Arnold - Schwarzenegger, Silvestre - Stallone cùng Bruce - Willis này tam cự đầu phân phân chuyển hình cùng xuống dốc bắt đầu, phim hành động tựa hồ gặp một khảm, ngay cả cả người tản ra văn nghệ khí tức Nicolas Cage cũng bắt đầu ngoạn động tác , tuy rằng chơi cũng không kém, bất quá chung quy không phải lão sở trường.”

“Phim hành động tựa hồ đến một khuyết thiếu đại biểu nhân vật thời đại, thẳng đến [ Vua Bọ Cạp ] trung Matthew - Horner ngang trời xuất thế......”

Kia vài thổi phồng Matthew từ ngữ, dứt khoát đem hắn khoa được dưới đất toàn vô trên trời chỉ có.

Kịch tổ đối phim hâm nóng có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cho dù là thoạt nhìn có chút ngốc nghếch nhuyễn văn, chỉ cần có thể hấp dẫn nhãn cầu, đối kéo cao box office có tác dụng, cũng sẽ chủ động hạ thấp chỉ số thông minh, khiến hợp tác truyền thông phương phát ra đến.

Vì thế, thậm chí không tiếc đi cọ người khác nhiệt độ.

“Thưởng thức [ Vua Bọ Cạp ] nhất định phải trước điều chỉnh chính mình tâm tính, tỷ như từ 30 tuổi điều đến 15 tuổi. Nếu ngươi vô ý mang theo đối nghệ thuật kính ngưỡng chi tình, ngươi khả năng sẽ duệ biến thành lải nhải Woody Allen, dùng tiểu tư thẩm mỹ quan đối phim kịch tình cùng lời kịch tiến hành châm chọc khiêu khích. Nếu ngươi là một danh cổ Ai Cập học giả, ngươi nhất định sẽ bị lịch sử lọt vào như thế đậm trang diễm mạt mà khí ngất đi, nói không chừng ngươi sẽ lật ra tư liệu lịch sử, chứng minh nào chi tiết không phù hợp lịch sử chân thật tính. Tóm lại, cùng [ Vua Bọ Cạp ] so sánh,[ Trân Châu cảng ] nhất định là nghiêm túc được không thể lại nghiêm túc ưu tú lịch sử phiến, hoàn toàn đúng quy cách lấy được 14 hạng Oscar.”

“Nhưng [ Vua Bọ Cạp ] biết rõ chính mình tại điện ảnh phẩm vị này tòa trên Kim Tự Tháp vị trí, nó không có giống [ Trân Châu cảng ] như vậy đem chính mình cải trang thành Sử Thi phiến, nó thậm chí so năm trước [ xác ướp trở về ] càng ngây thơ. Nó tựa hồ muốn nói: Các ngươi này mấy học sinh cấp ba đều giả bộ sinh viên phẫn thâm trầm, ta trời sinh chính là học sinh cấp hai trình độ, chơi là học sinh cấp hai trò chơi.[ Vua Bọ Cạp ] thành thực có thể tiêu trừ một bộ phận phim văn nghệ đam mê giả tâm lý chướng ngại, khiến cho bọn hắn thả lỏng cảnh giác, trở lại nông cạn cùng ngây thơ tuế nguyệt......”

“Nói [ Vua Bọ Cạp ] nhiều như vậy nói bậy, không có toàn bộ phủ định ý tứ, chỉ là tưởng phòng ngừa người xem làm không rõ ràng, cho nó mang theo phim nghệ thuật mũ đến cân nhắc nó, làm một bộ khí phái to lớn, đơn giản thuần túy phim giải trí, nó chỉ phụ trách cung cấp sung túc cảm quan kích thích.”

Matthew tiến vào Hollywood cũng không phải một hai tháng , có thể xem hiểu Universal ảnh nghiệp tuyên bố này thiên nhuyễn văn mục đích , hấp dẫn thích này loại hình phim người xem tiến vào rạp chiếu phim, cho dù là vì thế đắc tội kia vài sùng bái cao thâm phim fan điện ảnh.

Nguyên nhân rất đơn giản, người trước vừa có khả năng cung cấp box office, còn có nhất định tỷ lệ mua hậu kỳ dvd hoặc là băng ghi hình linh tinh sản phẩm, chính là phim mục tiêu khách hàng.

Người sau, vô luận là kịch tổ, vẫn là Universal ảnh nghiệp, hoàn toàn liền không trông cậy vào mấy cái thích nghệ thuật loại phim fan điện ảnh nhìn [ Vua Bọ Cạp ], giữa song phương có thể nói giới hạn rõ ràng.

Này cũng không phải nói thích cao thâm loại phim fan điện ảnh càng cao cấp, cũng không phải yêu đương hảo ngốc nghếch bỏng người xem rất đơn thuần, mỗi người đều có chính mình đam mê, tại đây thương nghiệp xã hội bên trong, đam mê là bỏ tiền tính tiền mấu chốt nhân tố chi nhất.

Điện ảnh sản nghiệp phát triển đến hiện tại, mặc kệ có thừa nhận hay không, bỏng phim thương mại cùng cao thâm phim văn nghệ phân biệt càng ngày càng rõ ràng, hai người thụ chúng trùng hợp độ cũng thường thường tương đối nhỏ.

Thứ sáu buổi chiều, kịch tổ không có an bài tuyên truyền thông cáo, Matthew đúng giờ rời nhà, đi Westwood khu trung tâm thể hình kiện thân, từ hắn đi ra gia môn kia một khắc khởi, liền có cẩu tử đi theo mặt sau, đợi đến đạt trung tâm thể hình phụ cận xuống xe thời điểm, dĩ vãng cần tiêu tiền tiến hành phố chụp, biến thành truyền thông phóng viên đóng gói đưa tiễn tặng phẩm.

Chừng sáu bảy nhiếp ảnh phóng viên, máy ảnh màn ảnh nhắm ngay hắn bên này, không ngừng ấn shutter.

Matthew tin tưởng, trong đó rất nhiều ảnh chụp, ngày mai khả năng xuất hiện ở một ít báo chí giải trí trang thượng.

Chỉ cần [ Vua Bọ Cạp ] box office đi cao, về hắn đưa tin liền sẽ càng ngày càng nhiều, một bộ đại bán phim, đối với diễn viên gia hiệu quả ứng tương đương rõ ràng.

Chờ hắn hoàn thành thông thường kiện thân cùng huấn luyện, lại riêng gia luyện một đoạn đấu kiếm, rời đi trung tâm thể hình thời điểm, sắc trời đã chập tối, ngoài cửa kia vài phóng viên cùng cẩu tử, đại bộ phận còn tại chờ hắn đi ra.

Rất rõ ràng, hết thảy đều tại theo [ Vua Bọ Cạp ] box office tăng trưởng mà thay đổi.

“Matthew - Horner ! có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao?”

Trung tâm thể hình bên ngoài, mấy cái phóng viên chủ động hiện thân, ngăn cản Matthew đường đi, Matthew lui về phía sau một bước, đứng ở trung tâm thể hình cửa, tùy thời đều có thể lui về, nhưng hắn trên mặt treo lại là thân hòa tươi cười,“Đương nhiên có thể, có thể trả lời ta nhất định trả lời.”

Hắn này phó phối hợp thái độ, rất thích hợp một vừa nổi danh diễn viên.

Phóng viên trung niên linh thoạt nhìn lớn nhất một nam phóng viên nói,“Ngươi có chú ý qua [ Vua Bọ Cạp ] thực khi box office sao?”

Matthew lắc đầu,“Ta không có con đường đi lý giải.”

“Ta vừa hỏi một vị tại Bắc Mĩ cụm rạp liên minh công tác bằng hữu.” Một cái khác phóng viên cầm lấy di động đặt ở Matthew trước mặt không xa địa phương, khiến hắn xem mặt trên tin nhắn,“Mười phút trước, hắn vừa tra xét Bắc Mĩ cụm rạp liên minh thô sơ giản lược thống kê tình huống,[ Vua Bọ Cạp ] vẫn bị vây ở lĩnh chạy trên vị trí, hơn nữa ưu thế phi thường lớn !”

“Oa nga......” Matthew có vẻ phi thường cao hứng,“Đây thật là một để người phấn chấn hảo tin tức.”

Cho dù là giải trí phóng viên, cũng không phải mỗi người đều giống Elena - Boyar như vậy, tuổi thoạt nhìn lớn nhất cái kia nam phóng viên còn nói thêm,“Chúc mừng ngươi, Matthew - Horner, ngươi diễn viên chính đệ nhất bộ phim rất có khả năng box office đại bán.”

Matthew cười khách sáo,“Cám ơn ! chỉ hi vọng như thế.” Hắn lại hảo kỳ hỏi,“[ Vua Bọ Cạp ] box office có bao nhiêu ?”

Cái kia lấy di động phóng viên nói,“Tính cả ngày hôm qua trước tiên trường, ngày đầu box office thô sơ giản lược thống kê có 940 vạn dollar tả hữu !”

“Nhiều như vậy?” Matthew sửng sốt không phải giả vờ.

Cùng mấy tin tức này linh thông phóng viên bất đồng, trừ kịch tổ, hắn không có lý giải box office mặt khác con đường, từ rạng sáng cùng Helen - Hermann tách ra sau, hắn cũng không có chủ động hỏi qua, bởi vì sáng sớm hôm sau kịch tổ khẳng định sẽ làm thông lệ thông tri.

“Matthew !”

Một thấp lùn phóng viên từ phía sau chen lại đây, lớn tiếng nói,“Hiện tại mới tám giờ, cách hôm nay kết thúc còn sớm đâu,[ Vua Bọ Cạp ] cuối tuần đầu box office khẳng định có thể vượt qua 1000 vạn dollar, ngươi chẳng lẽ không có lời muốn đối Rex Reed nói sao?”

“Ân......” Matthew hơi trầm ngâm, nói,“Ta tin tưởng Rex Reed tiên sinh là một vị danh dự lớn lao nhà bình luận.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 188: Nói Được Thì Làm Được

Thứ bảy buổi sáng, Rex Reed sớm liền ra cửa, đi đến Chatham trấn trung tâm đường cái, mua một phần báo chí, đi vào một nhà tiệm cà phê, chuẩn bị uống buổi sáng trà, đây cũng là hắn thói quen, hắn không cần tại tòa soạn ban biên tập trực ban, mỗi tuần chỉ cần hai ngày qua đi là được.

Đại khái là thời gian có chút sớm quan hệ, tiệm cà phê nội nhân rất ít, trừ nhân viên cửa hàng bên ngoài, chỉ cần một cái bàn vừa có khách nhân, Rex Reed muốn tách cà phê, đi đến chính mình thói quen vị trí ngồi xuống, lật ra báo chí nhìn lên.

Vừa xem xong tình hình chính trị đương thời tin tức bản khối, ngoài cửa lại có nhân đi vào tiệm cà phê.

“Hải, Rex !” Người tới quen thuộc chào hỏi, Rex Reed ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn, khẽ gật đầu,“Ngươi hảo, John.”

Gọi là John nhân từ hắn bên cạnh trải qua, đột nhiên ngừng lại, hảo kỳ hỏi,“Rex, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao?”

Rex Reed nhìn hắn, nghi hoặc,“Cái gì chuẩn bị?”

John nhắc nhở hắn,“Ngươi không phải đang nhìn báo chí sao? Không thấy được?[ Vua Bọ Cạp ] box office đã vượt qua 1000 vạn dollar .”

Song phương coi như quen thuộc quan hệ, John không có nói thêm gì, lắc lư hướng đi mặt sau vị trí.

Một danh nhân viên cửa hàng lúc này bưng hắn điểm cà phê đi tới, vừa lúc nghe được hai người đối thoại, buông xuống cà phê tiếp nhận Rex Reed tiểu phí, cẩn thận dè chừng hỏi,“Redd tiên sinh, ngươi sẽ không thật đi hôn môi con lừa mông đi?”

Rex Reed tà hắn liếc nhìn, nhân viên cửa hàng nhanh chóng đi ra .

Liên tục hai người hỏi cùng một vấn đề, Rex Reed không khỏi trực tiếp đem báo chí lật đến giải trí bản, rất nhanh liền tìm đến ngày hôm qua box office thống kê đưa tin chuyên mục, xếp hạng tại đệ nhất vị chính là [ Vua Bọ Cạp ] !

Này thuyết minh [ Vua Bọ Cạp ] là ngày hôm qua Bắc Mĩ box office quán quân.

Hắn nhìn lướt qua con số, không khỏi nao nao,1380 vạn dollar !

Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, Rex Reed vẫn là có điểm giật mình, này một box office con số không khỏi rất cao đi? Universal ảnh nghiệp đối toàn bộ cuối tuần mong muốn cũng bất quá chính là 1500 vạn dollar đến 2000 vạn dollar mà thôi.

Thứ sáu một ngày liền có 1380 vạn dollar, dù cho bỏ đi thứ năm trước tiên trường 340 vạn dollar trở lên,[ Vua Bọ Cạp ] đan ngày box office cũng vượt qua 1000 vạn dollar , cuối tuần ba ngày vô cùng có khả năng phá tan 3000 vạn dollar, đối với một bộ chế tác phí tổn chỉ có 4000 vạn dollar phim đến nói, tuyệt đối được cho là tương đương thành công .

Một bộ ngốc nghếch bỏng phim giải trí, thực sự có như vậy hảo? Hắn lắc lắc đầu, biết chính mình này nhà phê bình điện ảnh cự ly thanh thiếu niên người xem quá xa , căn bản không thể cân nhắc làm thị trường chủ thể thanh thiếu niên tâm lý.

Di động lúc này đột nhiên chấn động, Rex Reed móc ra nhìn thoáng qua, lập tức chuyển được điện thoại,“Có chuyện sao, Carter?”

Gọi điện thoại người tới chính là đoạn thời gian trước đi tìm hắn Carter - Hodgson.

“Nhắc nhở ngươi một tiếng......” Di động ống nghe bên trong, vang lên một nam nhân thanh âm,“[ Vua Bọ Cạp ] Bắc Mĩ tuần đầu box office vượt qua 1000 vạn dollar .”

Rex Reed rất bình tĩnh, nói,“Ta nhìn thấy .”

Di động bên trong lại có thanh âm truyền tới,“Đừng quên buổi tối đến đài truyền hình, ta tại trường quay bên trong chờ ngươi.”

“Ngươi yên tâm, ta người này phi thường giảng danh dự !” Rex Reed vang lên một sự kiện,“Ngươi liên hệ đài truyền hình phương diện, làm cho bọn họ đến ta bên này vận con lừa.”

Nghe được bên kia ứng đến, Rex Reed cúp điện thoại, uống xong trong ly cà phê, so dĩ vãng sớm hơn ly khai tiệm cà phê, chuẩn bị đi New York.

Hắn sẽ không lỡ hẹn, không nói chuyện này còn có thể tiếp tục tăng lên độ nổi tiếng, chỉ riêng là vì ba mươi vạn dollar trung nửa sau, cũng không khả năng như vậy buông tay.

Về phần mặt mũi, nhà bình luận cần thứ này sao?

Los Angeles, Universal ảnh thành trong phòng họp, Universal ảnh nghiệp nhất chúng các cao tầng đang tại cử hành hội nghị.

“[ Vua Bọ Cạp ] tuy rằng danh tiếng không tốt, nhưng tiền kỳ tuyên truyền hiệu quả phi thường tốt, thêm phim bán điểm đột xuất, ưu điểm cũng rất rõ ràng......”

Ngồi ở hội nghị bàn một bên Sean - Daniel giờ khắc này bao nhiêu có điểm ý khí phong phát ý tứ,“Hôm nay đan ngày box office, mong muốn so thứ sáu sẽ có rõ ràng tốc độ tăng.”

Hắn đối diện Jett - Breton nói,“[ Vua Bọ Cạp ] cuối tuần đầu box office đại bán đã thành kết cục đã định, chúng ta có phải hay không có thể tại tuyên truyền mở rộng phương diện tiếp tục thêm một ngọn đuốc?”

“Kia ngọn đuốc đêm nay liền sẽ thiêu.” Phụ trách thị trường tuyên truyền một danh cao quản nói,“Nếu đêm nay có thời gian, mọi người có thể chú ý một chút nbc nhị đài.”

Trong phòng họp lập tức vang lên khoái trá tiếng cười.

Chủ trì hội nghị chế tác bộ tổng giám Philip - Crestone lúc này nói,“Không nghĩ tới như vậy một bộ phim, sẽ trở thành Universal ảnh nghiệp năm nay thứ nhất bạo điểm.”

Thực ra mọi người đối [ Vua Bọ Cạp ] mong muốn đều tương đối hữu hạn, bằng không cũng sẽ không đem đầu tư quy mô hạn định tại 4000 vạn dollar .

“Duy nhất đáng tiếc là......” Jett - Breton không phải không có tiếc hận nói,“Phim danh tiếng không phải rất tốt, bằng không chúng ta có thể tiếp tục đẩy ra tục tác .”

Tất cả mọi người biết, đứng đầu điện ảnh tục tập, đối với Hollywood công ty đến nói, phiêu lưu càng nhỏ, thường thường cũng càng kiếm tiền.

Thị trường bộ tên kia cao quản nói tiếp nói,“Nhưng nam chính Mathayus danh tiếng phi thường tốt ! Matthew - Horner cơ hồ nhận đến truyền thông cùng fan điện ảnh nhất trí khen ngợi, nhằm vào hắn phê bình thanh âm không phải không có, lại thiếu đến có thể xem nhẹ bất kể !”

Philip - Crestone gật gật đầu, nói,“Để người đối [ Vua Bọ Cạp ] tục tác tiến hành bước đầu đánh giá, một hệ liệt càng phù hợp chúng ta lợi ích.”

Điểm này cơ hồ chiếm được mọi người tán đồng, có một đầy đủ được hoan nghênh nam chính, tục tác liền có cơ bản nhất cam đoan.

Thảo luận hoàn phương diện này, Sean - Daniel bỗng nhiên đề nghị nói,“Chúng ta tiến hành thị trường điều tra trung, Matthew - Horner nhận đến vượt qua sáu thành thụ phóng người xem tán dương, ta cảm giác có thể cho Mathayus garage kit cùng con rối trước tiên đưa ra thị trường, tin tưởng tiêu thụ trạng huống nhất định không sai, này còn có thể tiếp tục kích thích phim tuyên truyền.”

Philip - Crestone nghĩ nghĩ, đồng ý Sean - Daniel đề nghị, nói,“Cùng Matthew - Horner phương diện câu thông hảo, khiến hắn phối hợp hảo chúng ta kế hoạch.”

Hôm đó buổi chiều, Matthew liền thu đến Universal ảnh nghiệp thông tri, đối với này hắn không có bất cứ ý kiến, vừa đến đây là hiệp ước trung quy định công tác một bộ phận, thứ hai garage kit cùng con rối sử dụng đều là hắn hình tượng, hắn là có chân dung quyền ích lợi .

Phương diện này có tương quan pháp luật pháp quy, tỷ như hbo đẩy ra Band of Brothers trung Ronald Speirs garage kit, hắn liền có phân thành, tuy rằng giới hạn trong lượng bán vấn đề, tiền không phải rất nhiều, nhưng đến hiện tại cũng có mấy ngàn dollar .

So với thù lao, này bút tiền không phải rất nhiều, nhưng đây cũng là giới hạn trong nhân vật cùng phim truyền hình loại hình, thích Band of Brothers người xem, e thích garage kit thứ này sẽ không rất nhiều.

[ Vua Bọ Cạp ] bất đồng, này bản thân chính là nhằm vào thanh thiếu niên phim, thanh thiếu niên đối với chính mình yêu thích phương diện tiêu phí, thường thường đều là mù quáng cùng xúc động .

Nếm qua cơm tối, Matthew không có lại làm thông lệ luyện tập, trước tiên mở ra máy tính nhìn nhìn, rất nhiều trang web giải trí bản khối bên trên mặt, đều có thể nhìn thấy cùng [ Vua Bọ Cạp ] có liên quan tin tức cùng đưa tin, hắn cố ý đến Rotten Tomatoes cùng imdb hai trên trang web dạo qua một vòng, theo chuyên nghiệp bình luận điện ảnh số lượng gia tăng cùng xem qua phim người xem kịch liệt bay lên, vô luận là lạn cà chua mới mẻ độ, vẫn là imdb cho điểm đều tại duy trì liên tục hạ xuống.

[ Vua Bọ Cạp ] Rotten Tomatoes mới mẻ độ chỉ còn dư 57%, chia đều càng là chỉ có đáng thương 5.3 phân, có thể nói lạn cà chua danh tiếng rất kém cỏi.

imdb phương diện, người xem chia đều chấm điểm cũng hạ thấp đến 6.0 phân......

Mặc kệ từ phương diện nào xem,[ Vua Bọ Cạp ] này bộ phim danh tiếng đã không thể dùng bình thường đến hình dung , dần dần có thể đưa vào đến chênh lệch giai đoạn.

Nhưng Matthew trải qua này vài năm lý giải, cũng biết một điểm, Hollywood thương nghiệp điện ảnh, Rotten Tomatoes cùng imdb danh tiếng kém ra ngoài dự tính, cuối tuần đầu box office đại bạo phim, hướng đến không ở số ít, này mấy danh tiếng càng nhiều ảnh hưởng đến là phim hậu kỳ xu thế, mà không phải tuần đầu box office.

Này hai nhà trang web cho điểm, đối với box office ảnh hưởng, cũng không giống thoạt nhìn như vậy trực tiếp.

Làm nam chính, Matthew đối với kịch tổ một ít sách lược vẫn là tương đối rõ ràng , kịch tổ cùng Universal ảnh nghiệp cố gắng tranh thủ chính là phim ba tuần đầu, thậm chí là tiền hai tuần box office bùng nổ.

Loại này phim, vốn chính là nhanh chóng hàng tiêu dùng, chiếu phim thượng hai mươi ngày sau, cụm rạp thị trường tiềm lực tiêu hao cơ bản cũng còn kém không nhiều .

Lật xem một hồi trang web, Matthew xem xem thời gian chênh lệch không nhiều, đóng lại máy tính, ngồi ở trước TV mặt, mở ra TV trực tiếp đổi đến nbc nhị đài, đợi không bao lâu thời gian, một đặc biệt gia tắc lâm thời tiết mục hoá trang lên sân khấu.

Màn hình TV trung, cái kia quen thuộc người chủ trì dẫn đầu lên sân, ngắn gọn vài câu lời dạo đầu sau, nổi tiếng nhà phê bình điện ảnh Rex Reed bị thỉnh đi lên.

“Rex......” Người chủ trì nói,“Ngày hôm qua [ Vua Bọ Cạp ] box office liền vượt qua 1000 vạn dollar.”

“Ta nhìn thấy !” Rex Reed như cũ không thay đổi chanh chua tác phong,“Nhưng ta vẫn muốn nói, đây là một bộ phim dở !”

Người chủ trì hảo kỳ hỏi,“[ Vua Bọ Cạp ] tại ngươi trong mắt, liền lạn không có gì khác?”

Rex Reed lắc đầu,“Không phải !” Hắn rất trịnh trọng nói,“Ta muốn hướng Matthew - Horner giải thích, hắn nhân vật rất xuất sắc, hắn biểu hiện phi thường tốt.”

Có thể đồng ý tham dự loại này hâm nóng nhân, khẳng định không phải không có đầu ngu ngốc, hắn rõ ràng là tại đón ý nói hùa chủ lưu thanh âm.

“Nói vậy Matthew - Horner nghe ngươi nói sẽ thật cao hứng.” Người chủ trì lại đem đề tài kéo lại,“Còn nhớ rõ ngươi tuần trước nói qua,[ Vua Bọ Cạp ] tuần đầu box office có thể vượt qua 1000 vạn dollar mà nói......”

“Ta sẽ hôn môi con lừa mông !” Rex Reed chủ động tiếp nhận nói, thoải mái nói,“Khác không dám cam đoan, làm một danh nhà bình luận, ta luôn luôn nói được thì làm được !”

Người chủ trì cố ý sửng sốt hỏi,“Rex, ngươi thật sự muốn hôn môi con lừa mông?”

“Đương nhiên, ta không thể lỡ hẹn đi?” Rex Reed chủ động nói,“Ta đã để người đem Matthew - Horner tặng cho ta con lừa mang theo lại đây......”

Rất nhanh, có người đem một đầu màu xám con lừa khiên vào trường quay, tại vô số người xem chú ý trong ánh mắt, Rex Reed rắn chắc hôn con lừa mông một ngụm.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 189: Toàn Mỹ Nổi Danh

“Cám ơn Rex Reed tiên sinh khen ngợi.”

Tới gần Universal ảnh thành một nhà rạp chiếu phim đại sảnh bán phẩm khu phía trước, Matthew tay trái nắm Mathayus garage kit, tay phải cầm Mathayus nhân ngẫu, đang tại trả lời nbc đài truyền hình phóng viên vấn đề, phóng viên hỏi chính là ngày hôm qua Rex Reed hôn môi con lừa mông sự tình, hắn hoàn toàn dựa theo kịch tổ trước đó chế định đáp án đến hồi đáp,“Rex Reed tiên sinh làm nổi tiếng bình luận điện ảnh nhân, có thể nói được làm được, ta cũng rất khâm phục.”

Hôn môi con lừa mông sự kiện hâm nóng, không có theo Rex Reed hôn môi lên con lừa mông mà kết thúc, chuyện này tại truyền thông cùng fan điện ảnh trung gian dẫn phát sóng to gió lớn, cơ bản không ai nghĩ đến Rex Reed thật sẽ hôn môi Matthew đưa cho hắn con lừa mông, loại này ra nhân đoán trước hành vi, cơ hồ trở thành toàn mĩ một xã hội nhiệt điểm.

Kịch tổ cùng Universal ảnh nghiệp làm sao có khả năng buông tay loại này nhiệt điểm tin tức đâu? Bất quá cũng biết chuyện này lên men tiếp cận mười ngày, tiếp tục giống nhau hâm nóng, ăn dưa quần chúng khả năng sẽ sinh ra chán ghét tâm lý, tại tiếp tục thôi động tuyên dương việc này đồng thời, đem kế hoạch hướng mặt khác phương hướng đẩy một bước.

Khiến [ Vua Bọ Cạp ] phim trung tối thụ khen ngợi Matthew, cùng nói được thì làm được Rex Reed tinh tinh tướng tích, nguyên bản đối chọi gay gắt hai người, dần dần biến thành cho nhau thưởng thức, cấp xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng mang đến tân xem điểm.

Đương nhiên, lúc này sẽ không rất dài, nhiều lắm duy trì liên tục đến sau cuối tuần.

Matthew đối với này không có ý kiến, hắn hoàn toàn không biết Rex Reed là loại người nào, cũng không để ý hắn là người nào, dù sao như vậy tuyên truyền đối đề cao phim box office, đề cao hắn độ nổi tiếng có chỗ tốt.

Lại nói, phóng nhãn toàn bộ Bắc Mĩ, hắn có thể chuẩn xác nhớ kỹ danh khí bình luận điện ảnh nhân ít ỏi không có mấy, giống như liền Roger - Albert một.

Từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, Matthew liền tại smartphone thượng xem qua tên này, tựa hồ Roger - Albert chính là Mĩ quốc chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân người phát ngôn như vậy.

Matthew lại đối với nbc phóng viên ống nói cùng mặt sau máy quay phim màn ảnh nói vài câu về Rex Reed khách khí nói, lần này phỏng vấn cũng liền tuyên cáo kết thúc.

Theo sau, ký bán hoạt động chính thức bắt đầu, Matthew ngồi ở bán phẩm khu phía trước, tại fan điện ảnh đưa qua con rối cùng garage kit mặt trên nhất nhất kí tên.

Này còn là hắn lần đầu tiên chính thức tổ chức ký bán hoạt động, bởi ngày hôm qua buổi chiều mới lâm thời tiếp đến Universal ảnh nghiệp thông tri, cũng không có vì thế làm quá nhiều chuẩn bị.

Một Mathayus garage kit đưa tới Matthew trước mặt, Matthew nơi tay xử lý mặt trái ký lên chính mình danh tự, cười hoàn cho garage kit chủ nhân.

Đó là một để màu nâu trung tóc ngắn nữ hài, nàng xem đến Matthew tươi cười, nói,“Matthew - Horner, ngươi thật soái !”

“Cám ơn !” Matthew có vẻ phi thường hiền hoà.

Tiếp một nam hài đi tới, đẳng Matthew vì hắn trong tay nhân ngẫu ký tên xong tự, hỏi,“Matthew, như thế nào mới có thể có ngươi như vậy hảo dáng người?”

Matthew rất chăm chú hồi đáp,“Trường kỳ đại lượng vận động.”

Nam hài mặt thùy tang xuống dưới,“Có hay không đơn giản điểm biện pháp a?”

“Không có.” Matthew lắc đầu,“Theo ta được biết, không có đơn giản biện pháp.”

Này nam hài có chút thất vọng ly khai, theo sau một mười lăm mười sáu tuổi nữ hài đi tới, Matthew ký qua danh, nàng bỗng nhiên đưa ra một yêu cầu.

“Matthew, ta là của ngươi fan điện ảnh, từ thượng một bộ [ xác ướp trở về ], ta liền thích phải ngươi .” Nàng lớn mật hỏi,“Ta -...... Ta có thể sờ sờ ngươi bộ ngực cơ nhục sao?”

Nhìn này nữ fan điện ảnh liếc nhìn, Matthew có điểm không biết nên nói cái gì mới tốt, tạm dừng hai giây, mới nói,“Rất xin lỗi.”

Lập tức có công tác nhân viên lại đây, lễ phép khách khí thỉnh vị này nữ fan điện ảnh không cần trì hoãn mặt sau nhân.

Toàn bộ chủ nhật buổi sáng, Matthew tất cả đều bận rộn phối hợp Universal ảnh nghiệp quanh thân đem bán tuyên truyền, kí tên tuy rằng chỉ có hơn hai giờ, nhưng fan điện ảnh nhiệt tình có điểm vượt quá tưởng tượng, hắn thô sơ giản lược tính toán qua, hơn hai giờ ký ra ít nhất cũng có bốn trăm phân garage kit hoặc là con rối.

Như vậy tốc độ cũng không mau, so Universal ảnh nghiệp dự tính chậm hơn một chút, nguyên nhân chủ yếu là Matthew cơ bản sẽ cùng lại đây đòi kí tên fan điện ảnh đơn giản trao đổi một phen, liền tính là không nói lời nào, cũng sẽ ngẩng đầu khuôn mặt tươi cười tương đối, mà không phải cúi đầu không ngừng kí tên, ngay cả xem đều không xem fan điện ảnh liếc nhìn.

Hắn biết rõ, chính mình vừa mới thành danh, này mấy khẳng xếp hàng dài lại đây kí tên nhân, hẳn là đều là ưa hắn hoặc là nam chính fan điện ảnh, thêm đều là chút mười mấy hai mươi tuổi thanh thiếu niên, một khuôn mặt tươi cười cùng một câu ân cần thăm hỏi, nói không chừng liền có thể làm cho bọn họ trở thành chính mình fan ruột.

Không có người xem duy trì, nơi nào tới điện ảnh ngôi sao?

Matthew tâm tính điều chỉnh coi như là không sai, sẽ không một thành danh, liền cuồng huyễn khốc duệ điếu tạc thiên, cho rằng chính mình cỡ nào rất giỏi như vậy.

Tiến vào này giới ba năm , hắn so với vừa đi đến bên này khi, muốn càng thêm thành thục.

Một buổi sáng quảng bá hoạt động kết thúc, Matthew rời đi rạp chiếu phim, ngồi trên kịch tổ tiếp chính mình tới được bảo mẫu xe, chuẩn bị phản hồi Burbank, trước khi đi chuyên môn khiến trên phó điều khiển kịch tổ trợ lý đi mua một đống báo chí trở về.

Vừa hoạt động thời điểm, hắn liền từ kịch tổ phương diện biết được,[ Vua Bọ Cạp ] tạm thời không như thế nào nhận đến phản đối danh tiếng ảnh hưởng, tuyên truyền marketing chế tạo nhiệt độ gia thành tác dụng còn rất rõ ràng, thứ bảy box office so thứ sáu dâng lên 13%, báo thu 1550 vạn dollar, phát hành hai ngày box office gia tăng dĩ nhiên tiếp cận 3000 vạn dollar quan khẩu.

Từ Matthew đến kịch tổ từng cái công tác nhân viên, tâm tình đều rất tốt.

Đặc biệt là Matthew, hắn biết rõ, chờ ngày mai cuối tuần đầu box office ra lô, hắn này phía trước ngẫu nhiên có thể thấy chư trên báo phổ thông diễn viên, sẽ trở thành một chân chính ngôi sao !

Tam lưu Hollywood ngôi sao, kia cũng là ngôi sao cấp bậc diễn viên.

Về nhà trên đường, Matthew lật ra báo chí nhìn lên, trải qua ba năm duy trì liên tục không ngừng đọc luyện tập, hắn hôm nay tại đọc phương diện không lại có bất cứ chướng ngại, đừng nói thông tục dễ hiểu báo chí, cho dù là một ít tương đối chuyên nghiệp hóa tiếng Anh bộ sách, xem hiểu cũng không lại là việc khó.

Báo chí giải trí trang thượng, nơi nơi là về [ Vua Bọ Cạp ] tin tức, trong đó đề cập hắn này nam chính số lần cũng rất nhiều, hơn nữa càng ngày càng nhiều báo chí, cho rằng [ Vua Bọ Cạp ] đại lấy được thành công, hắn xuất sắc phát huy là trọng yếu nguyên nhân chi nhất.

“Chính là có Matthew - Horner gần như hoàn mỹ dáng người cùng mau lẹ hữu lực thân thủ,[ Vua Bọ Cạp ] mới có có thể để người xem đi xuống dục vọng.”

Còn có báo chí tỏ vẻ: Nếu không có Matthew - Horner, phim đem lạn bất trị.

Thậm chí, có fan điện ảnh tại nhận [ Los Angeles thời báo ] phỏng vấn khi nói như vậy: Phim hình ảnh một khi từ Matthew - Horner trên người dời đi, ta liền đi cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, đẳng màn ảnh trở lại hắn trên người, ta mới lại đi xem điện ảnh......

Matthew không biết trong đó có hay không kịch tổ quan hệ xã hội, dù sao hắn cùng Helen - Hermann cái gì cũng không có làm, hơn nữa làm toàn mĩ tam đại báo chí chi nhất,[ Los Angeles thời báo ] cũng sẽ không dễ dàng nhận đến một Hollywood tiểu kịch tổ ảnh hưởng.

Mặt khác, rất nhiều báo chí giải trí trang còn trọng điểm chú ý tối hôm qua Rex Reed hôn môi con lừa mông tình huống.

Ngồi ở trên xe, Matthew tiền tư sau tưởng, đều cảm giác này một hâm nóng cùng tuyên truyền marketing thủ đoạn, có thể nói thần đến chi bút, từ trước mắt tình huống đến phân tích, tựa hồ mấy phương diện tất cả đều đạt được cự đại ích lợi.

Đầu tiên là đương sự Rex Reed, dựa theo Helen - Hermann thuyết pháp, Rex Reed như vậy nhà phê bình điện ảnh muốn là tiền tài cùng danh khí, Universal ảnh nghiệp thỉnh đến hắn, phỏng chừng phí không thiếu tiền, mà danh khí phương diện, gần nhất liên tục đưa tin, khiến Rex Reed chân chính thực hiện toàn mĩ nổi danh.

Universal ảnh nghiệp phương diện,[ Vua Bọ Cạp ] tuần đầu box office đại đại vượt qua mong muốn, bọn họ vượt mức đạt thành ban sơ mục tiêu.

Đài truyền hình phương diện,nbc đài truyền hình cái kia thăm hỏi loại tiết mục vừa đẩy ra không lâu thời gian, trải qua một lần này đặc thù phỏng vấn, nháy mắt toàn mĩ nổi tiếng.

Về phần hắn phương diện này, tự nhiên không cần nhiều lời, vô luận là phim box office thành công, vẫn là cùng Rex Reed hỗ hận, đều thật lớn đề cao hắn độ nổi tiếng.

Được lợi lớn nhất đương nhiên vẫn là [ Vua Bọ Cạp ].

Về trong nhà, Matthew tiếp đến Helen - Hermann thông tri, khiến hắn tạm thời không cần tại phát biểu nhằm vào Rex Reed ngôn luận, kịch tổ đang tại kế hoạch hai người giải hòa.

Hắn một ngụm ứng xuống dưới, không có ích lợi khả đồ mà nói, nơi nào có nhàn hạ thoải mái đi phun nhân?

Bất quá lại nói, Matthew cảm giác chính mình tuyển này diễn viên lộ, giống như thiên nhiên liền đứng ở chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân mặt đối lập, hắn lớn nhất ưu thế là thân thể cùng động tác, đại bộ phận bình luận điện ảnh nhân đối với này không thèm để ý; Hắn cùng Helen - Hermann định vị động tác loại hình nhân vật, bình luận điện ảnh nhân khẳng định cũng không thích; Mà bình luận điện ảnh nhân thưởng thức cao minh kỹ xảo biểu diễn cùng có chiều sâu loại hình nhân vật hoặc là điện ảnh, chỉ sợ hắn tương lai một đoạn thời gian rất dài bính đều sẽ không bính.

Ngẫm lại kia vài bình luận điện ảnh nhân như thế nào đối đãi Arnold - Schwarzenegger, Silvestre - Stallone cùng Bruce - Willis đi? Phỏng chừng chính mình tương lai phát triển thuận lợi mà nói, sẽ thừa nhận không thiếu bình luận điện ảnh nhân nước miếng đi?

May mà cũng không cần quá mức để ý bọn họ, chung quy này mấy bình luận điện ảnh nhân phun đủ ngoan, cũng không có ảnh hưởng Arnold - Schwarzenegger, Silvestre - Stallone cùng Bruce - Willis trở thành Hollywood cao nhất cự tinh.

Matthew phỏng chừng, nói không chừng cuối tuần ngày nào đó thời gian, Universal ảnh nghiệp sẽ để hắn cùng Rex Reed gặp được một mặt, sau đó tiến hành cuối cùng một phen hâm nóng, phỏng chừng khi đó hôn môi con lừa sự kiện cuối cùng giá trị thặng dư cũng liền bị ép không sai biệt lắm .

Tin tức đều có thời hiệu tính, hai tuần thời gian cũng liền phục hồi không sai biệt lắm .

Buổi tối trước khi ngủ, Matthew lại gọi cho Britney điện thoại, vẫn là không người tiếp nghe, hắn phát một tin nhắn, trong lúc nhất thời đợi không được hồi âm, dứt khoát chuẩn bị sớm điểm nghỉ ngơi, ngày mai còn có một đống sự đang chờ hắn.

Trong lúc ngủ mơ, hắn mộng [ Vua Bọ Cạp ] box office đại bạo, Bắc Mĩ tuần đầu hào thủ 1 ức dollar, toàn cầu box office vượt qua 10 ức dollar, hắn trở thành Hollywood cự tinh, so Arnold - Schwarzenegger, Silvestre - Stallone cùng Bruce - Willis ba người thêm vào cùng một chỗ danh khí còn đánh, tài sản còn nhiều......

Thứ hai sáng sớm tỉnh lại, Matthew còn nhớ rõ này mộng, cho nên trước tiên đi lý giải [ Vua Bọ Cạp ] tuần đầu box office.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 190: Minh Tinh Diễn Viên

Thứ hai sáng sớm, Matthew sớm ngồi ở trước máy tính, mở ra hòm thư đổi mới một lần, không có thu đến tân bưu kiện, lại cấp Helen - Hermann đánh một cuộc điện thoại, Helen - Hermann trước mắt còn chưa được đến tương quan số liệu, chỉ là nói cho hắn buổi sáng mười giờ tả hữu đến Thiên Sứ trù tính công ty ký kết tân hiệp ước.

Matthew cùng Helen - Hermann cẩn thận nói qua , song phương đều có tiếp tục hợp tác đi xuống ý nguyện, mặt khác điều kiện phương diện khác nhau không lớn, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không khả năng tìm đến so Helen - Hermann càng thích hợp người đại diện, chờ ở Thiên Sứ trù tính công ty, trước mắt đến xem là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa Helen - Hermann chủ động hạ thấp đại lý phí dụng, 8% người đại diện trừu thành, đối với hắn này đẳng cấp diễn viên đến nói, cũng là một giá lương tâm.

Lần này song phương ký kết là nghề quy định nội dài nhất ba năm hiệp ước.

Kết thúc trò chuyện, Matthew mở ra trang web nhìn nhìn,box.office.mojo trang web bên trên tạm thời cũng không có đổi mới [ Vua Bọ Cạp ] mới nhất box office số liệu.

box.office.mojo là Amazon công ty kì hạ một hệ thống tính tính toán điện ảnh phòng vé trang web, khởi đầu vào 1998 năm, là trước mắt Bắc Mĩ tối có danh điện ảnh phòng vé số liệu thống kê trang web.

Bất quá, niên đại này internet thời hiệu tính, còn so ra kém về sau, trang web box office đổi mới tốc độ xa xa chưa nói tới phi thường đúng lúc.

Matthew gặp trang web số liệu không có đổi mới, lại đổi mới một chút hòm thư, vẫn là không có bưu kiện.

Hắn dứt khoát mở ra imdb trang web, chuẩn bị lại đi xem xem fan điện ảnh cho điểm, điểm khai [ Vua Bọ Cạp ] chuyên mục sau, mắt nhìn tạm thời còn duy trì tại 6.0 cho điểm, bỗng nhiên phát hiện phim trong danh sách diễn viên, chính mình danh tự kia một khung cũng biến thành có thể điểm khai liên tiếp, vội vàng di động con chuột mở ra.

Đạn ra cửa sổ là hắn imdb chuyên mục, chuyên mục tối bên trái là nhất trương hắn mặc chính trang nửa người chiếu, ảnh chụp bên phải có một đoạn đơn giản văn tự giới thiệu, dấu hiệu gia hương của hắn cùng sinh ra năm tháng ngày đợi đã (vân vân), xuống chút nữa còn lại là hắn biểu diễn qua phim ảnh sân khấu cùng liên tiếp, ấn thời gian trình tự sắp hàng theo thứ tự vi Gladiator, Band of Brothers,[ xác ướp trở về ], Black Hawk Down cùng [ Vua Bọ Cạp ], sớm nhất hoàn toàn là người qua đường nhân vật Girl, Interrupted vẫn chưa xuất hiện ở trong đó.

Matthew cũng không biết imdb thu nhận sử dụng quy tắc, phỏng đoán đại khái là tại Girl, Interrupted trung nhân vật quá mức người qua đường .

Bất quá, tại chuyên mục trang web dựa vào tiếp theo chút “Ngươi biết không” chuyên mục bên trong, nhắc tới Girl, Interrupted.

Đại khái nhìn một lần, Matthew minh bạch, này imdb chuyên mục cũng là [ Vua Bọ Cạp ] mang đến hiệu ứng.

Theo sau, hắn đăng lục chính mình cá nhân Blog, chuyên môn phát bác văn đề cử mang theo chính mình imdb đánh số trang web chuyên mục.

Hôm nay hắn Blog phóng số khách lượng kịch liệt bay lên, Matthew chuyên môn chú ý qua, gần nhất này hai ngày ngày đều lượng ghé thăm đều vượt qua ba ngàn, tổng chú ý nhân số cũng đạt tới năm con số.

Rõ rệt nhất , là nhắn lại duy trì hắn người rõ ràng tăng nhiều.

Hòm thư bỗng nhiên có nhắc nhở, Matthew vội vàng đóng lại Blog, nhìn hòm thư trang, vừa thu đến một phong đến từ Helen - Hermann tân bưu kiện.

Hắn vội vàng mở ra bưu kiện, chờ đợi trang web đổi mới thời điểm, không khỏi có chút sốt ruột, tay phải không ngừng tha động con chuột.

Tuy rằng phim công chiếu phía trước hai ngày box office không sai, tuần đầu box office tất nhiên sẽ bùng nổ, nhưng hắn cũng tưởng nhìn thấy một càng cao con số, chung quy đây là đệ nhất bộ đảm nhiệm nam chính phim.

Trang web rốt cuộc xoát đi ra, nhìn thấy bưu kiện thượng con số, Matthew lập tức nở nụ cười.

Đây không phải hắn tỉ mỉ luyện tập cái loại này cười, mà là phát ra từ nội tâm vui sướng cười.

Bắc Mĩ điện ảnh thị trường, bởi vì thứ hai thời gian làm việc quan hệ, chủ nhật box office cơ hồ tất nhiên so thứ bảy trượt,[ Vua Bọ Cạp ] giảm mức độ tiếp cận 35%, lấy xuống 1107 vạn dollar, do đó tại cuối tuần đầu ba ngày thu hoạch 4037 vạn dollar, không chỉ thoải mái đạt được Bắc Mĩ box office bảng xếp hạng quán quân, còn đánh vỡ từ trước Bắc Mĩ box office 4 tháng điện ảnh lần đầu tốt nhất kỉ lục.

Cuối tuần đầu box office đạt tới chế tác phí tổn, Matthew cũng biết ý nghĩa cái gì, vô luận đặt ở hiện tại, vẫn là tương lai, trên cơ bản đều ý nghĩa đại lấy được thành công.

Hắn tâm triệt để đặt về trong bụng, dù cho một tuần này [ Vua Bọ Cạp ] xu thế không tốt, cũng ảnh hưởng không đến đại cục .

Matthew đứng lên, thở phào một cái, triệt để cảm giác được thoải mái, tiếp liền bật cười, hưng phấn không thể áp chế do trái tim truyền khắp toàn thân.

Loại này kỳ lạ cảm giác không thể dùng ngôn ngữ đến miêu tả, có lẽ thành công chính là loại cảm giác này, hắn thành danh !

Hắn hướng phía trước một bước, trực tiếp đổ nghiêng trên sô pha, một chút đều không tưởng nhúc nhích, thầm nghĩ thể hội này đến chi không dễ thành công, từ hôm nay trở đi, hắn chính là danh phù kỳ thực Hollywood ngôi sao !

Cứ việc già vị sẽ không rất lớn, nhưng cũng là tuyệt đối ngôi sao diễn viên !

Ngưỡng tranh trên sô pha, Matthew vô cùng thư sướng, dứt khoát so cùng Britney đến một hồi vật lộn còn muốn sảng khoái lâm ly.

Nam nhân cần thành công sự nghiệp, sự nghiệp thành công cũng có thể kích phát nam nhân lớn nhất nhiệt tình.

Giờ khắc này, Matthew đem mọi thứ đều ném tới sau đầu, chỉ là đơn thuần hưởng thụ sau khi thành công hưng phấn cùng vui sướng.

Tuy rằng không người cùng hắn chia sẻ, nhưng hắn cũng có thể một mình say mê.

Hắn cũng có quyền lực hưởng thụ hiện tại thành công, hơn ba năm thời gian, vận khí cùng kỳ ngộ xác thật đủ tốt, nhưng hắn cũng đủ cố gắng, nếu tự thân năng lực không đủ, cũng không khả năng có hiện tại thành công.

“A --”

Matthew hưng phấn hét to một tiếng, dùng lực vung một chút quyền đầu.

Đây là tại chính mình trong nhà, hắn không cần che giấu cảm xúc, nếu hưng phấn , muốn gọi liền gọi, tưởng kêu liền kêu !

Cái gì Helen - Hermann, cái gì Thiên Sứ trù tính công ty, cái gì Universal ảnh nghiệp, cái gì truyền thông phóng viên, cái gì kịch tổ đạo diễn, hết thảy phóng tới một bên, này mấy đều phải chờ hắn hưởng thụ hoàn lại nói.

Thành công quá trình khúc chiết lâu dài, hưởng thụ thời khắc lại rất ngắn ngủi.

Vài phút sau, Matthew dần dần bình tĩnh trở lại, từ cao thấp phập phồng đám mây, trở xuống bằng phẳng mặt đất, đối với hắn đến nói, con đường phía trước còn rất dài.

Thu thập hảo tâm tình, đổi một thân quần áo, Matthew chuẩn bị đi ra ngoài.

Hắn tiến vào sân, đi đến bên đại môn, vừa kéo ra môn đi ra ngoài, sáng lên thiểm tắt đèn đem hắn bên này chiếu xạ một mảnh tuyết trắng, chỉ riêng mấy đài máy ảnh tuyệt đối xuất hiện không được loại này hiệu quả, cứ việc bởi vì cường quang quan hệ nhất thời thấy không rõ, Matthew lại cũng có thể đoán được, vây tới được phóng viên ít nhất cũng có mười mấy.

“Matthew - Horner, ngươi xem qua mới nhất box office thống kê sao? Có cái gì ý tưởng?”

Còn không đợi Matthew thấy rõ ràng, một đống microphone trực tiếp đổ đến trước mặt, chừng hơn mười phóng viên xông tới, gần như điên cuồng hỏi.

“Hiện tại ngươi nhất cử thành danh, muốn làm nhất sự là cái gì?”

“Nghe nói Universal ảnh nghiệp chuẩn bị quay chụp [ Vua Bọ Cạp ] tục tập, ngươi có hay không sẽ tiếp tục làm nam chính?”

Cùng phía trước bị phóng viên phỏng vấn bất đồng, này mấy phóng viên càng thêm nhiệt tình, nhiệt tình mang đến chính là gần như hỗn loạn bàn trật tự, Matthew hoàn toàn bị những người này vây quanh ở trước gia môn.

Có phóng viên hỏi, còn có phóng viên tại chụp ảnh, thậm chí có chụp ảnh phóng viên ngồi xổm xuống quay chụp.

Đáng tiếc Matthew không phải nữ nhân, thân xuyên càng là tu thân quần dài, phóng viên căn bản chụp không đến đi quang hình ảnh.

Tụ tập ở trong này không chỉ là phóng viên, còn có cẩu tử, bọn họ không hề có trật tự đáng nói, các loại hỗn độn vấn đề không ngừng hỏi ra.

“Tối hôm qua ngươi phòng ở đèn sáng một đêm, có phải hay không tại cùng nữ nhân cuồng hoan?”

“Có người nhìn thấy ba nữ nhân vào nhà của ngươi, ngươi có hay không......”

Có chút vấn đề, dứt khoát để người không thể trả lời, Matthew lập tức phán đoán ra phóng viên sẽ không dễ dàng nhượng bộ, lập tức lui về phía sau một bước, phản thủ mở cửa, lui trở về.

Tuy rằng môn không có đóng lại, bất quá phóng viên cùng cẩu tử đều không ngốc, nhanh chóng dừng ở bên ngoài cửa.

Matthew nhìn thấy có người nhắm ngay bên trong chụp ảnh, phanh một tiếng đóng lại đại môn.

Phía trước không phải không có phóng viên cẩu tử theo dõi qua hắn, canh giữ ở bên ngoài tình huống lần đầu ngày đó cũng xuất hiện qua, nhưng như vậy nhiệt tình đối đãi hắn, vẫn là lần đầu tiên.

[ Vua Bọ Cạp ] tuần đầu box office đại bạo, hắn này nam chính ở trong phim tối thụ khen ngợi, hiển nhiên thành danh ......

Thành danh , phim còn tại phát hành, bản thân điều kiện cũng tốt, lại tại cùng nhà bình luận hỗ hận, rõ ràng là đầy đủ nhiệt điểm tin tức nhân vật.

Matthew cơ hồ nháy mắt liền phân tích xuất hiện tại tình trạng.

Hắn nghĩ nghĩ, cấp Helen - Hermann gọi điện thoại, hiện tại loại tình huống này, không có bảo tiêu hoặc là nhân viên bảo vệ giúp, muốn từ phóng viên vây đổ trung giết ra đi, tựa hồ không quá khả năng.

Nửa giờ sau, Helen - Hermann gõ vang nhà của hắn môn, Matthew mở cửa, tại một mảnh thiểm tắt đèn trung, khiến Helen - Hermann vào gia môn, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.

“Hợp đồng ngươi mang đến sao?” Matthew hỏi.

Helen - Hermann gật gật đầu, cầm trong tay túi văn kiện đưa qua,“Ngươi trước xem một chút, ký xong đẳng này mấy phóng viên tan, chúng ta đi diễn viên công hội lập hồ sơ.”

Matthew tiếp nhận túi văn kiện, liền tưởng mở ra, Helen - Hermann nhắc nhở nói,“Chúng ta đi trong phòng, này sân khiến ta rất không thoải mái.”

“Được rồi.” Matthew phía trước dẫn đường, xuyên qua đình viện, lái xe cạnh cửa, kéo ra cửa phòng thời điểm, phát hiện môn trên thủy tinh tựa hồ có bóng người, mau chóng hồi đầu nhìn.

Ven đường trên một cây đại thụ, một treo máy ảnh phóng viên vừa bò đi lên, ỷ ở trên chạc cây mặt, vừa lúc có thể chụp đến trong viện.

“Mấy gia hỏa này......” Matthew không khỏi một trận đau răng,“Đều điên rồi sao !”

Rất rõ ràng, Helen - Hermann như vậy cao gầy xinh đẹp nữ nhân đến, kích thích này mấy phóng viên cẩu tử càng thêm nhiệt tình dâng trào .

Helen - Hermann cũng hướng bên kia nhìn thoáng qua, nói,“Bình thường, ngươi hiện tại vừa thành danh, chính là nhiệt độ tối cao thời điểm, qua vài ngày liền hảo.”

Matthew trước tiến vào cửa phòng, đem Helen - Hermann nhượng đến trên sô pha, vừa mở ra túi văn kiện, vừa nói,“Chỉ sợ bọn họ đối với ngươi như vậy một mỹ nữ tiến vào nhà của ta môn càng cảm thấy hứng thú.”

“Không quan trọng.” Helen - Hermann bình tĩnh nói,“Ta là của ngươi người đại diện, truyền thông phóng viên không ngu.”

“Ân......”

Thuận miệng lên tiếng, Matthew cầm ra hợp đồng lật xem lên đến, Wilson luật sư cho hắn đánh qua điện thoại, hợp đồng đều thẩm xem qua .

Lật xem một lần, không có cái gì vấn đề, Matthew cầm lấy bút bi, tại một thức hai phân trên hợp đồng ký xuống đại danh, bất quá hắn là diễn viên công hội thành viên, dựa theo công hội quy định, hợp đồng còn muốn đến diễn viên công hội lập hồ sơ.

Hắn đem hợp đồng giao cho Helen - Hermann, Helen - Hermann nhìn thoáng qua, cất vào trong túi văn kiện, sau đó nói,“Matthew, từ giờ trở đi, ngươi đã là ngôi sao cấp diễn viên , có một số việc ta cần nói một chút.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 191: Nam Thần

Nghe được Helen - Hermann mà nói, Matthew đầy mặt chính sắc, ngồi tựa ở trên sô pha,“Nói đi.”

Helen - Hermann hiển nhiên sớm liền chuẩn bị tốt , nói thẳng,“Đệ nhất, chỉ cần đi ra gia môn, ngươi tùy thời tùy chỗ đều phải chú ý chính mình quần áo, không cần đi quản khác ngôi sao diễn viên như thế nào, ngươi nhất định phải chú ý ! mục tiêu của chúng ta không chỉ là một phổ thông ngôi sao !”

Nàng suy nghĩ một chút,“Nói như thế, ta đối với ngươi mục tiêu định vị rất đơn giản, đem ngươi tạo ra trở thành một có phẩm vị thương nghiệp cự tinh !”

Matthew gật gật đầu, nói,“Ta thực thích này định vị.”

Này cùng hắn mục tiêu một điểm đều không xung đột, bất quá Matthew có điểm nghi vấn,“Không phải nói diễn phim văn nghệ lấy Oscar, tài năng đột hiện ra cách điệu sao?”

“Ai nói cho ngươi?” Helen - Hermann lắc đầu,“Loại này thuyết pháp xác thật có chút đạo lý, lại không phải tuyệt đối. Ta hỏi ngươi, ngươi cho rằng Tom - Cruise cùng Kevin - Spacey nào cách điệu càng cao.”

Matthew xòe tay,“Này còn dùng hỏi sao?”

Helen - Hermann nói,“Đến ngôi sao tuyến đầu, đặc biệt là cự tinh này đẳng cấp, chân chính khởi quyết định tác dụng là thương nghiệp giá trị ! ngươi cảm giác những người đó vì sao đánh vỡ đầu đi cướp Oscar? Rất đơn giản, này có thể làm cho bọn họ thương nghiệp giá trị trong thời gian ngắn nhất, giống hỏa tiễn như vậy tăng vọt.”

Nàng tựa hồ không tưởng Matthew đi lên mặt khác con đường đó, cố ý nói,“Nếu ngươi bản thân thương nghiệp giá trị đầy đủ cao , cách điệu thứ này, tùy theo cũng sẽ cất cao.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu.

Helen - Hermann lại nói một câu,“Nhớ kỹ, nơi này là Hollywood ! trên bản chất như cũ là một tư bản giới kinh doanh !”

Có lẽ là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Matthew hoàn toàn tán thành Helen - Hermann thuyết pháp.

Này giới bản thân phi thường phức tạp, mỗi người lập trường bất đồng, cái nhìn tự nhiên cũng không giống nhau.

“Ngươi cần một vị chuyên nghiệp tạo hình sư !” Helen - Hermann tiếp nói đề tài vừa rồi,“Ngươi xuất hiện ở tùy tiện công chúng trường hợp sở xuyên quần áo, trang sức vật phẩm trang sức, thậm chí kiểu tóc, kính đen, nhẫn đợi đã (vân vân), đều phải do tạo hình sư vì ngươi chuyên môn quy hoạch ! đồng thời, ngươi cũng muốn học tập một ít đơn giản tạo hình phương diện tri thức, làm chuẩn bị bất cứ tình huống nào, khi ngươi xuất hiện ở truyền thông cùng công chúng trước mặt, nhất định là một hình nam.”

Matthew biết nàng ý tứ,“Ngươi là muốn đem ta tạo ra thành một nam thần a.”

“Nam thần?” Helen - Hermann hơi hơi sửng sốt, tiếp hiểu được,“Không sai, thuyết pháp này rất chuẩn xác.”

Không biết vì sao, Matthew bỗng nhiên nghĩ tới Tom - Cruise cùng Brad - Pitt đẳng Hollywood ngôi sao, nghe vào tai chiêu số có điểm cùng loại, giống như thoạt nhìn phi chủ lưu Johnny - Depp, trên bản chất đi được cũng là loại này lộ tuyến.

Từng thời điểm, này mấy đều là Hollywood đứng đầu thương nghiệp cự tinh, cho dù là hắn loại này tiểu nhân vật, đều đối với bọn họ như sấm bên tai, đủ để chứng kiến này mấy ngôi sao siêu cấp lực ảnh hưởng.

Thật muốn là có thể trở thành này dạng ngôi sao mà nói, có cái gì không tốt? Hắn nằm mơ đều sẽ cười đi ra.

“Hiện tại nói điểm thứ hai.” Helen - Hermann còn nói thêm,“Rất nhanh, ngươi liền cần một tư nhân trợ lý giúp ngươi xử lý tư nhân sự vụ, đặc biệt là tại trong kịch tổ, ngươi tham dự qua quay chụp , hẳn là biết có một chuyên nghiệp phục vụ trợ lý có thể cho ngươi đem tinh lực đều đặt ở trên công tác.”

“Xác thật là như thế này.” Matthew đối với điểm này cảm giác thâm hậu.

Hắn gần nhất quay chụp này bộ phim là cổ trang, vỏn vẹn hoá trang liền muốn vài giờ, một khi thượng trang, có một số việc làm lên đến tương đương không có phương tiện.

Helen - Hermann đại khái là khát , chính mình đi tiếp một chén nước, uống một ngụm sau, nói,“Ngươi hiện tại là ngôi sao , của ngươi bất cứ riêng tư đều có khả năng chuyển hóa thành tiền tài, kịch tổ cung cấp trợ lý không lại tin cậy.” Nàng tạm dừng một chút, nói,“Đương nhiên, việc này hiện tại không cần sốt ruột, có thể đợi ngươi tân công tác bắt đầu trước lại nói.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, so với kịch tổ trợ lý, ký kết bảo mật điều ước tư nhân trợ lý không thể nghi ngờ càng thêm tin cậy một ít.

Helen - Hermann buông xuống chén nước,“Đệ tam, về sau gặp được bất cứ đột phát trạng huống, đều phải trước tiên thông tri ta, điểm ấy nhất định phải nhớ kỹ !”

Matthew không có ý kiến,“Ta minh bạch.”

“Thứ bốn, không cần cấp bất luận kẻ nào cùng bất cứ công ty hứa hẹn, ngươi hiện tại đỏ, có một số việc cũng cùng quá khứ không giống nhau ......”

Hai người ở trong phòng vẫn hàn huyên chừng ba giờ, ngay cả cơm trưa đều là Matthew gọi ngoại bán, buổi chiều phóng viên hơi chút giảm bớt một điểm, hắn cùng Helen - Hermann lại lái xe đi một chuyến diễn viên công hội, thu phục hiệp ước còn thừa sự nghi.

Đến buổi tối, Matthew lại đuổi tới Universal ảnh thành, tham dự Universal ảnh nghiệp triệu tập tin tức tuyên bố hội, Universal ảnh nghiệp chế tác bộ tổng giám Philip - Crestone cùng Stephen - Sommers liên hợp tuyên bố, đem mong muốn đầu tư 1 ức 6000 vạn dollar, tạo ra một bộ lấy Van Helsing làm tuyệt đối nhân vật chính kỳ huyễn mạo hiểm động tác điện ảnh, điện ảnh trung tụ tập hợp Dracula, quỷ hút máu, Lang nhân cùng khoa học quái nhân đẳng một loạt nổi tiếng Universal quái vật, hơn nữa Stephen - Sommers chủ trì biên soạn trong kịch bản, đang tại lực tranh đem xác ướp cùng Vua Bọ Cạp dung nhập đến trong đó.

Universal ảnh nghiệp phát ra này đại tin tức, đối đang tại chiếu phim trung [ Vua Bọ Cạp ] không thể nghi ngờ là nhất đại kích thích, đây cũng là Universal ảnh nghiệp riêng lựa chọn khoảng thời gian này cử hành tin tức tuyên bố hội nguyên nhân.

Này tin tức một khi tuyên bố, lập tức dẫn phát từng trận kinh hô, truyền thông phóng viên kinh dị chủ yếu đến từ hai phương diện, một phương diện,1 ức 6000 vạn dollar chế tác dự toán, tại hôm nay Hollywood không phải tuyệt đối chỉ có một, lại cũng đã ít lại càng ít; Một phương diện khác, đem nhiều như vậy nổi tiếng nhân vật đặt ở một bộ phim bên trong, như thế nào dung hợp, như thế nào cân bằng, đây đều là vấn đề.

Tin tức tuyên bố hội vừa chấm dứt, Matthew không có nhiều đãi, sớm liền ly khai Universal ảnh nghiệp.

Bất quá, hắn cũng chú ý tới , Stephen - Sommers tựa hồ không lại chú ý hắn, phỏng đoán khả năng là tìm đến càng thích hợp Van Helsing nhân tuyển.

Chung quy tương đối với 1 ức 6000 vạn dollar đại chế tác đến nói, hắn chỉ là kêu gọi lực hữu hạn tiểu minh tinh.

Matthew tối hi vọng nhìn thấy , vẫn là Stephen - Sommers cùng Orlando - Bloom có thể thông đồng thành gian...... Không, là cường cường liên thủ, nói vậy, Orlando - Bloom lại đi tranh đoạt [ Cướp biển vùng Caribbean ] trung tiểu thợ rèn khả năng tính sẽ biến nhỏ rất nhiều, dù cho hắn đi tranh đoạt , e [ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ cũng sẽ có điều băn khoăn.

[ Van Helsing ] cùng [ Cướp biển vùng Caribbean ] này hai hạng mục, lấy trước mắt tình huống đến xem, từ kế hoạch đến chuẩn bị lại đến quay chụp, đều có nhất định thời gian xung đột, một người đồng thời đảm nhiệm hai nhân vật chính, khả năng tính quá nhỏ, không thể khống nhân tố cũng quá nhiều.

Từ [ Vua Bọ Cạp ] lần đầu thức mặt trên, giới thiệu Orlando - Bloom cùng Stephen - Sommers nhận thức sau, Matthew liền không tái kiến qua Orlando - Bloom, cũng không biết Orlando - Bloom công tác làm đến trình độ gì.

Bất quá, hắn chuyên môn hỏi thăm qua, Orlando - Bloom cùng hắn người đại diện gần nhất vài ngày thường xuyên ra vào Universal ảnh thành, trên báo chí cũng thấy được Orlando - Bloom cùng Stephen - Sommers cùng ăn cơm trưa tin tức, nói vậy Orlando - Bloom phương diện đang từ hai phương diện vào tay, lấy tranh thủ lấy xuống Van Helsing nhân vật này.

Chỉ mong hai người đã thông đồng ở cùng nhau.

Trước mắt,[ Van Helsing ] còn không có bắt đầu chân tuyển diễn viên, hết thảy đều có khả năng.

So sánh dưới,[ Cướp biển vùng Caribbean ] tựa hồ động tác càng chậm, đến hiện tại còn không có đối ngoại tuyên bố được duyệt, nhưng Matthew cùng Helen - Hermann vẫn chú ý Jerry - Bruckheimer động thái,

Trên thực tế, tại Disney cùng Jerry - Bruckheimer trong tay, còn chưa tuyên bố được duyệt [ Cướp biển vùng Caribbean ], so vỏn vẹn dừng lại tại trên mặt giấy [ Van Helsing ] tiến độ mau nhiều lắm.

Helen - Hermann từng tiến vào Disney nhà sản xuất xem qua, nhị hào studio đáp cảnh đã tiến hành hơn một nửa, Jerry - Bruckheimer gần nhất còn đi một chuyến Mexico Rosario, muốn tại James - Cameron năm đó quay chụp [ tàu Titanic ] cự đại hồ nhân tạo trung quay chụp trên biển vai diễn, lại bị 20th Century Fox Master and Commander: The Far Side of the World đoạt trước, theo Disney bên trong tin tức, Jerry - Bruckheimer cố ý tại trên biển Caribbean thực cảnh quay chụp một bộ phận cảnh quay bên ngoài.

Dựa theo Helen - Hermann tính toán, muộn nhất sẽ không vượt qua cuối tháng năm,[ Cướp biển vùng Caribbean ] liền sẽ tuyên bố được duyệt, hơn nữa bắt đầu chân tuyển diễn viên.

Vô luận là London khẩu âm, vẫn là có chút biến hóa đa dạng đấu kiếm, Matthew đều làm đủ chuẩn bị, hôm nay lớn nhất nguyện vọng, chính là không cần tại thử vai danh sách trông được đến Orlando - Bloom danh tự.

Beverly Hills, Orlando - Bloom đứng ở tân mua vào hào trạch cự đại phòng khách trong, tại sáng như ban ngày ngọn đèn chiếu rọi xuống, quả nhiên là ý khí phong phát.

Hắn cũng có ý khí phong phát tư bản,[ ma giới hiện thân ] từ Bắc Mĩ lấy đến vượt qua 3 ức dollar box office, Legolas hồng được rối tinh rối mù, vô luận đi đến nơi nào, hắn đều là tiêu điểm sở tại.

Orlando - Bloom thậm chí sinh ra một loại cảm giác, chỉ cần chính mình kế tiếp có độc lập đảm nhiệm đại chế tác phim box office thành công, tất nhiên sẽ vững vàng tiến vào nhất tuyến, lại cố gắng vài năm, phỏng chừng cũng liền đến Tom - Cruise cái kia đẳng cấp .

Phòng khách góc hẻo lánh, hắn người đại diện cắt đứt điện thoại đi tới, nói,“Universal ảnh nghiệp chính thức đối ngoại tuyên bố [ Van Helsing ] được duyệt .”

“Ân.” Orlando - Bloom gật đầu,“Chúng ta động tác muốn nhanh hơn .”

Người đại diện tin tưởng rất đủ,“Universal ảnh nghiệp bên trong đối với ngươi tương đương tán thành, Stephen - Sommers đối với ngươi ấn tượng cũng có thể, đã đồng ý khiến ngươi trực tiếp tiến vào mang trang thử vai , chỉ cần ngươi mang trang thử vai hiệu quả không sai, chúng ta rất có khả năng lấy đến nhân vật này.”

Orlando - Bloom lại cường điệu nói,“Không phải rất có khả năng, ta nhất định phải lấy xuống nhân vật này.”

Từ hắn cùng với Stephen - Sommers vài lần gặp mặt tình huống đến xem, đối phương tối thiểu có điểm thưởng thức hắn, còn giống như phi thường thích Legolas nhân vật này.

Duy nhất vấn đề, vẫn là đối thủ cạnh tranh.

“Matthew - Horner bên kia đâu?” Hắn quan tâm hỏi.

“Nghe nói còn tại bận rộn [ Vua Bọ Cạp ] tuyên truyền công tác,[ Vua Bọ Cạp ] tuần đầu box office đại bán, nếu hắn tưởng tranh thủ mà nói, cũng là có nhất định thực lực đối thủ cạnh tranh.”

Orlando - Bloom không nói gì, chỉ là trong lòng hy vọng ,[ Vua Bọ Cạp ] cao khai thấp đi, kế tiếp sẽ xuất hiện một đại giảm mức độ, như vậy Matthew - Horner dù cho tưởng cạnh tranh, tư bản cũng có hạn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 192: Đột Phá Một Trăm Triệu

Nhận đến chênh lệch danh tiếng ảnh hưởng, thứ hai thủ thời gian làm việc,[ Vua Bọ Cạp ] đan ngày box office sụt, cao tới 75% giảm mức độ, cũng viễn siêu thương nghiệp giải trí điện ảnh như vậy tiêu chuẩn, thứ hai đan ngày box office từ 1107 dollar đường thẳng rớt xuống đến 280 vạn dollar, cùng sở hữu danh tiếng không tốt phim như vậy, bày biện ra phi thường rõ ràng cao khai thấp đi xu thế.

Thậm chí tại thứ ba này truyền thống Bắc Mĩ ảnh phiếu giảm giá ngày, đan ngày box office sản xuất tiếp tục rớt xuống, chỉ thu hoạch 210 vạn dollar, mắt thấy liền muốn ngã phá 200 vạn dollar.

Đến thứ tư, dù cho có [ Van Helsing ] cùng Matthew cùng Rex Reed tinh tinh tướng tích linh tinh tin tức kích thích,[ Vua Bọ Cạp ] đan Nhật sản ra như cũ rớt đến 200 vạn dollar trở xuống, chỉ có 185 vạn dollar.

Tân một cuối tuần sắp đến, có chút truyền thông dự trắc [ Vua Bọ Cạp ] thứ cuối tuần box office giảm mức độ sẽ ở 70% trên đây......

Thứ năm,[ Vua Bọ Cạp ] box office hạ xuống đến phát hành tới nay thấp nhất, đan ngày nhập trướng 165 vạn dollar.

Theo sau, phim tiến vào thứ hai cuối tuần, cuối tuần box office bắn ngược là tất nhiên, đại khái là Universal ảnh nghiệp tuyên truyền nhiệt độ còn tại, phim cũng tồn tại đầy đủ đột xuất bán điểm, thứ cuối tuần box office không có giống một ít truyền thông dự tính như vậy, xuất hiện vượt qua 70% đoạn dốc cheo leo sụt.

Bất quá, so với phát hành tuần đầu lấy đến 4037 vạn dollar bùng nổ thức thành tích,[ Vua Bọ Cạp ] vẫn là xuất hiện 55% giảm mức độ, thứ cuối tuần ba ngày báo thu 1815 vạn dollar.

Phát hành mười ngày,[ Vua Bọ Cạp ] Bắc Mĩ box office tích lũy 6692 vạn dollar.

Vào tháng năm phân phía trước cũng không có cường lực đối thủ cạnh tranh dưới tình huống, đại bộ phận truyền thông phổ biến cho rằng [ Vua Bọ Cạp ] cuối cùng Bắc Mĩ box office tất nhiên phá ức.

Đồng dạng là tại này cuối tuần,[ Vua Bọ Cạp ] cũng bắt đầu tại Âu Mĩ một ít chủ yếu hải ngoại thị trường phát hành, hải ngoại chiếu phim so Bắc Mĩ muốn lãnh đạm không thiếu, dù cho Bắc Mĩ đại bạo phim hải ngoại phòng bán vé bình thường sẽ không rất kém cỏi,[ Vua Bọ Cạp ] hải ngoại tuần đầu cũng chỉ có thể nói box office bình bình.

Tại Australia, tuần đầu chỉ khai ra không đến 190 vạn dollar; Hollywood điện ảnh Nam Mĩ lớn nhất thị trường Brazil, tuần đầu cũng vỏn vẹn 100 vạn dollar xuất đầu; Âu Châu thị trường phương diện, Pháp quốc tuần đầu 120 vạn dollar, Đức có tiếp cận 200 vạn dollar, Italia chỉ có không đến 50 vạn dollar......

May mà làm Hollywood lớn nhất hai hải ngoại thị trường Anh quốc cùng Mexico tình huống không sai, người trước thu hoạch tiếp cận 250 vạn dollar, người sau tuôn ra 300 vạn dollar.

[ Vua Bọ Cạp ] hải ngoại tuần đầu box office thô sơ giản lược thống kê có 1300 vạn dollar trở lên, từ các nơi thị trường phản ứng đến xem, hải ngoại box office cuối cùng thu nhập rất khó phá ức.

Matthew được đến thống kê số liệu về sau, chính mình cũng phân tích dưới loại tình huống này, tuy rằng hắn không phải điện ảnh thị trường phương diện chuyên gia, nhưng cũng không phải ban sơ newbie , bao nhiêu có một điểm nhận tri.

So với Bắc Mĩ cuối tuần đầu box office,[ Vua Bọ Cạp ] tại tiếp cận 50 hải ngoại thị trường phát hành, tuần đầu box office có thể nói thực bình thường.

Hải ngoại thị trường, đặc biệt là Âu Châu, tiêu phí Hollywood giải trí điện ảnh, lớn nhất tiêu phí điểm ở nơi nào? Hắn cho rằng là ngôi sao cùng đặc hiệu, Hollywood dùng thuần túy thương nghiệp thủ đoạn tạo ra đến ngôi sao, càng có thị trường kêu gọi lực, đặc hiệu liền không cần nói, Hollywood ưu thế rất rõ ràng , cho dù là điện ảnh sản nghiệp phát đạt Âu Châu cũng vô pháp so sánh.

[ Vua Bọ Cạp ] đặc hiệu thực bình thường, cơ bản không có đại trường hợp, chiến đấu hoàn toàn tập trung tại nam chính động tác hí trên người, phương diện này ưu thế không rõ ràng.

Mà ngôi sao phương diện liền không cần nói, điện ảnh công chiếu phía trước căn bản không có một có thể được cho là ngôi sao cấp bậc diễn viên.

Làm [ Vua Bọ Cạp ] hai đại bán điểm nam nữ nhân vật chính, cũng không nhiều lắm ưu thế, nam chính còn dễ nói, hắn loại hình này động tác diễn viên tại Âu Châu đồng dạng có thị trường, về phần phong tình vạn chủng, quần áo thiếu không thể lại thiếu Kelly Hu, Âu Châu điện ảnh bên trong luôn luôn cũng không khuyết thiếu dám thoát dám lậu lại gợi cảm xinh đẹp nữ diễn viên, phương diện này đối Âu Châu người xem lực hấp dẫn hẳn là sẽ không rất lớn.

Lại chính là Universal ảnh nghiệp tuyên truyền hâm nóng , vô luận là hôn môi con lừa sự kiện, vẫn là cứng rắn quảng nhuyễn tuyên, chủ yếu nhằm vào đều là Bắc Mĩ thị trường, tại hải ngoại ảnh hưởng tương đối tiểu.

Thậm chí, kịch tổ cũng không có đi hải ngoại chạy qua thông cáo.

Universal ảnh nghiệp đầu nhập tuyên phát phí dụng hữu hạn, chủ công phương hướng tự nhiên muốn đặt ở Bắc Mĩ thị trường bên trên.

Tại Bắc Mĩ trên thị trường,[ Vua Bọ Cạp ] cứ việc danh tiếng bình bình, xu thế cũng coi như không hơn vững vàng, lại dựa vào 4037 vạn dollar,1815 vạn dollar cùng 945 vạn dollar, nhất cử lấy xuống Bắc Mĩ box office bảng xếp hạng tam liên quan, mặc dù ở tuần thứ bốn không địch lại [ gặp quỷ ], vứt bỏ Bắc Mĩ box office bảng quán quân bảo tọa, nhưng thứ tư cuối tuần 425 vạn dollar box office thành tích, cũng khiến Bắc Mĩ tổng box office vượt qua 9000 vạn dollar.

Theo sau, truyền thống Bắc Mĩ kỳ nghỉ hè kéo ra đại mạc, năm nay khai mạc phim là một chỉ gọi là Peter - Parker tiểu tri thù,[ Spiderman ] vừa ra, sở hữu ngưu quỷ xà thần toàn bộ muốn nhường đường, Sony Columbia ảnh nghiệp này bộ phim lấy siêu đại quy mô phát hành số cụm rạp cùng siêu cao tỷ suất chiếu phim, nghiêm trọng đè ép mặt khác phim chiếu phim không gian.

[ Vua Bọ Cạp ] trực tiếp bị chém đến không đủ 1500 gia rạp chiếu phim, mỗi gia rạp chiếu phim mỗi ngày lịch chiếu phim buổi diễn chia đều không đến năm trường.

Không có bất cứ hồi hộp,[ Spiderman ] thống trị này cuối tuần Bắc Mĩ điện ảnh thị trường, hơn nữa lấy 1 ức 1400 vạn dollar trở lên box office thành tích, sáng tạo tân Bắc Mĩ lần đầu box office kỉ lục, đây cũng là Bắc Mĩ điện ảnh thị trường từ trước tới nay đệ nhất bộ thủ cuối tuần box office có thể đột phá 1 ức dollar phim.

Tại [ Spiderman ] áp chế dưới, mặt khác phim box office tương đối đi thấp,[ Vua Bọ Cạp ] thứ năm cuối tuần chỉ lấy đến 200 vạn dollar nhiều một chút box office.

Bất quá, thêm phía trước bốn thời gian làm việc,[ Vua Bọ Cạp ] Bắc Mĩ box office nhất cử đột phá một ức dollar đại quan !

Một ức dollar Bắc Mĩ box office, tại đây niên đại, không thể nghi ngờ là Hollywood điện ảnh một phân thủy lĩnh.

Làm phim trung tuyệt đối nhân vật chính, Matthew không thể nghi ngờ là bốn năm tháng tương đương thụ chú ý Hollywood diễn viên, tham gia bất cứ công khai hoạt động, tìm tới đến muốn kí tên nhân nối liền không dứt, chỉ cần rời nhà, mặt sau liền sẽ đuổi kịp cẩu tử, ngẫu nhiên ném đi cẩu tử, cũng rất nhanh liền sẽ bị đuổi theo.

Hắn phố chụp cùng ảnh sân khấu, thường thường liền sẽ xuất hiện ở hệ thống mạng cùng báo chí tạp chí bên trên.

Thậm chí, ngay cả phía trước đương sửa xe học đồ, kiến trúc công nhân cùng tiểu tài xế trải qua, cũng đều bị bát quái truyền thông lật ra.

Càng có bát quái phóng viên lật ra năm đó hắn cùng với Britney ở giữa chuyện xấu, hâm nóng một phen, khiến càng nhiều cẩu tử truy ở Matthew mặt sau, nhưng theo một đoạn thời gian, cẩu tử phóng viên liền phát hiện đây chính là hâm nóng mà thôi, bởi vì Matthew chưa từng có cùng Britney gặp qua mặt.

Tuy rằng không có bát quái chuyện xấu có thể chụp, nhưng cẩu tử phóng viên như cũ vui với cùng vỗ Matthew, bởi vì xác thật có liêu khả chụp, đánh ra đến này nọ độc giả cùng tiêu phí đám người tựa hồ cũng tương đối nguyện ý xem.

Santa Monica bãi biển, hai nữ cẩu tử cầm máy ảnh ngồi ở bờ biển dưới dù che nắng, nhìn cách đó không xa mặt biển, một bộ đang đợi nhân bộ dáng, hôm nay trên bờ cát nhân không tính nhiều, các nàng một đường từ bắc Hollywood theo tới nơi này, tính toán chụp mấy tấm theo dõi mục tiêu đồ bơi ảnh chụp.

“Hắn mặc quần áo thời điểm, phi thường có hình, dứt khoát chính là trời sinh móc treo quần áo......”

Để tóc ngắn nữ cẩu tử cùng chính mình trợ thủ nói thầm,“[ Vua Bọ Cạp ] trung hiển lộ ra đến dáng người cũng không sai, nhưng ai biết có phải hay không hậu kỳ tân trang kết quả, một hồi dùng trưởng tiêu màn ảnh chụp đặc tả !”

Để tóc dài nữ trợ lý tại điều chỉnh máy ảnh màn ảnh, nói,“Hẳn là không kém đi, ta chạy tới thời điểm, thấy được hắn bóng dáng, dứt khoát...... Rất hoàn mỹ .”

Vừa nàng tới trước bờ cát, bất quá bởi vì dừng xe quan hệ, chỉ tới kịp nhìn thoáng qua theo dõi mục tiêu phía sau lưng, đối phương liền đi xuống đến trong nước biển.

Bởi đây không phải trước đó ước hảo bày chụp, trong nước biển bao nhiêu còn có mặt khác du khách, các nàng không có dựa qua quay chụp, tính đợi hắn lên bờ lại nói.

Bích Lam trong nước biển, Matthew vươn ra đầu, lau trên mặt thủy châu, tiếp tục hướng rời xa bờ biển địa phương bơi đi, hắn nguyên bản thủy tính cũng không tốt, nhưng phía trước cái kia gia hỏa, lại là bơi lội hảo thủ, bất quá cũng là chính mình luyện ra dã chiêu số.

Bởi muốn tranh đoạt nhân vật tương lai khả năng đi biển Caribbean địa khu thực cảnh quay chụp, Matthew lại vì chính mình gia tăng bơi lội huấn luyện, hơn nữa bơi lội đối với kiện thân chỗ tốt không cần nói cũng biết, hắn ban đầu một tuần, đều là ở trong phòng bể bơi trong du, tìm kiếm khối thân thể này lưu lại cái loại cảm giác này.

Đây là hắn lần thứ hai đi đến bãi biển bơi lội, bất quá lần trước đi là Malibu Hoàng Kim bãi biển, chỗ đó là tư nhân thuộc địa, cẩu tử phóng viên vào không được, cùng hắn gần nhất thừa hành sách lược không hợp, cho nên hôm nay chuyên môn đến mở ra thức Santa Monica bãi biển.

Lại hướng phía trước du ba mươi mét, hai bên một người đều nhìn không tới, phòng sa võng liền ở phía trước cách đó không xa, Matthew quay đầu trở về du, không bao lâu liền đến có thể đứng chân nước cạn khu, hắn đứng ở không qua bụng trong nước, vừa nghỉ ngơi vừa đánh giá này tòa bãi biển.

Santa Monica bãi biển vị trí được trời ưu ái, lưng tựa liên miên Thanh Sơn, đối mặt hạo hãn Thái Bình Dương, cùng Malibu so sánh, đại hải muốn im lặng bình thản hơn nhiều, không có Bạch Lãng ngập trời, không có kinh đào liệt ngạn, đặc biệt im lặng cùng Bích Lam.

Nơi này vẫn là đại danh đỉnh đỉnh xỏ xuyên qua toàn mĩ 66 hào quốc lộ chung điểm, đây là một điều từng nổi tiếng, hôm nay dần dần mất đi phồn hoa quốc lộ, cũng tại rất nhiều Hollywood điện ảnh bên trong xuất hiện qua.

Matthew nhớ rõ ràng nhất , chính là [ Forrest Gump ] trung, Tom - Hanks đóng vai nam chính chạy xuyên việt 66 hào quốc lộ.

Một sơ học bơi lội nữ hài, mang phao bơi từ trước mặt hắn trải qua, đột nhiên dừng lại đứng lên, sửng sốt nhìn về phía Matthew.

“Ngươi......” Nữ hài mở to hai mắt nhìn,“Ngươi là Vua Bọ Cạp?”

Nàng lại nhìn Matthew liếc nhìn, xác nhận ,“Ngươi là Matthew - Horner?”

Matthew cười nói,“Đúng vậy, ta là.”

Nữ hài đầy mặt kinh hỉ, líu ra líu ríu đối với Matthew nói lên, một hồi lâu sau mới rời đi.

Nhìn nữ hài rời đi, Matthew càng thêm xác nhận, chính mình là thật nổi danh , ở như vậy một phổ thông trên bãi biển, lấy rất phổ thông trang điểm bơi lội, đều có thể có người nhận ra hắn đến.

“Cảm giác này thật không sai a.”

Hắn hướng tới bờ cát đi, chung quanh nhìn nhìn, nói thầm,“Phóng viên đâu? Cẩu tử đâu? Nhanh lên đến chụp ta a, nhanh lên đến chụp đi......”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 193: Đang Hot

“Mau nhìn !” Để tóc dài nữ trợ lý chỉ đại hải bên kia nói,“Matthew - Horner trở lại.”

Để tóc ngắn nữ cẩu tử đã thấy được, lập tức nâng lên máy ảnh nhắm ngay bên kia, hơn nữa nhanh chóng điều chỉnh tốt màn ảnh, bắt đầu ấn động shutter, bên cạnh nữ trợ lý động tác cũng không chậm, không ngừng chụp hình hình ảnh.

“Catherine, hắn dáng người thật tốt a.” Nữ trợ lý tán thưởng nói.

“Là rất tốt !” Nữ cẩu tử màn ảnh dời xuống, nhắc nhở nói,“Chú ý chụp hình phía dưới.”

Người nọ mặc quần bơi vốn là tu thân thiết kế, bị nước biển thẩm thấu sau, ghé sát vào ở trên người, đột xuất giữa hai chân cao cao ưỡn lên một đoàn lớn......

Nữ cẩu tử tại máy ảnh mặt sau ánh mắt nháy mắt trừng lớn, nếu quần bơi bên trong không nhét đồ mà nói, này cũng có chút khoa trương đi?

Trong đầu nghĩ như vậy, nàng thủ hạ lại không đình, màn ảnh tiêu điểm đặt ở người nọ giữa hai chân, không ngừng ấn shutter, cả người đặc tả hình ảnh trung thực thông qua máy ảnh màn ảnh ghi lại xuống dưới.

Bên cạnh, nàng trợ lý phối hợp ăn ý, dùng máy ảnh quay chụp cục bộ bộ vị đặc tả.

“Thước tấc nhất định rất kinh người đi?” Nữ trợ lý biên quay chụp biên liên tưởng.

“Đi !” Nữ cẩu tử hô,“Tới gần quay chụp !”

Này mấy không thể giải thích ảnh chụp quay chụp không sai biệt lắm , hai người rời đi dưới dù che nắng, trực tiếp chạy đến ly Matthew bất quá mấy mét xa địa phương, tiếp tục quay chụp toàn cảnh đặc tả.

Matthew vừa rồi liền chú ý tới này hai nữ phóng viên, nhìn thấy bọn họ chạy tới, cũng không để ý, đối bên kia mỉm cười, đạp lên mềm mại bờ cát, từng bước hướng tới phòng thay quần áo đi, hắn vừa thành danh, cần duy trì liên tục độ hấp thụ ánh sáng, cho dù là có thể thượng bát quái tiểu báo trang cũng là không sai .

Loại này thời thời khắc khắc bị người dùng máy ảnh màn ảnh chú ý cảm giác, với hắn mà nói hoàn toàn là một loại mới mẻ kích thích.

Matthew chẳng những không có bất cứ không thích hợp, ngược lại cảm giác như vậy sinh hoạt mới tràn ngập lạc thú.

Dùng Helen - Hermann lời đến nói, hắn tự hỏi vấn đề phương thức cùng thường nhân có chút bất đồng, hắn biết đây là tương đối uyển chuyển thuyết pháp, thực ra Helen - Hermann ý tứ chính là hắn đầu không quá bình thường.

Bất quá, hắn luôn luôn không như vậy cho rằng, ngăn nắp lượng lệ sinh hoạt ai không thích a?

Matthew từ hai nữ nhân bên cạnh trải qua, riêng nhìn các nàng liếc nhìn, còn thoáng thả chậm một điểm tốc độ, nhìn thấy hai người không có đi qua phỏng vấn ý tứ, lúc này mới nhanh hơn tốc độ ly khai bãi biển.

Hai nữ nhân lại dùng máy ảnh từ sau lưng quay chụp mấy tấm ảnh chụp, tóc ngắn nữ cẩu tử nói,“Đi ! chúng ta hồi trên xe !”

Nữ trợ lý thu hồi máy ảnh, hỏi,“Không lại theo?”

“Không cần.” Nữ cẩu tử theo Matthew không phải một ngày ,“Hắn kế tiếp sẽ đi trung tâm thể hình, không có tin tức giá trị.”

Này hai người phần mình ôm máy ảnh, rất nhanh vào bãi biển bên cạnh bãi đỗ xe, lên một chiếc mpv ô tô, nữ cẩu tử khiến nữ trợ lý lái xe, nàng ngồi ở hàng sau cải tạo thành công tác bàn trên vị trí, mở ra notebook, liên tiếp đến máy ảnh kỹ thuật số mặt trên.

“Eliza, trực tiếp đi báo xã !” Nàng nói một nhà bát quái báo chí danh khí, lại phân phó nữ trợ lý,“Đem xe lái ổn một điểm ! ta muốn chọn lựa hình ảnh, hơn nữa xứng một thiên văn chương.”

Nữ cẩu tử mở ra document, từ máy ảnh thẻ nhớ bên trong chọn lựa ra thích hợp ảnh chụp, tăng thêm tiến document bên trong, nàng kinh nghiệm phong phú, phi thường có kỹ xảo, bao giờ cũng là trước tăng thêm nhất trương nàng quay chụp lấy hai chân ở giữa làm tiêu điểm toàn thân đặc tả, lại ở phía sau cùng trước một trương nữ trợ lý quay chụp xứng đôi cục bộ đặc tả.

Tăng thêm hoàn ảnh chụp, nàng lại đánh lên văn tự.

“Đương hồng minh tinh điện ảnh Matthew - Horner bờ biển hí thủy, đột hiển nam tính dương cương chi mĩ, dáng người to lớn chỗ, có từng có nhân phẩm thường......”

Một đoạn lớn để người suy nghĩ vẩn vơ, lại không đột phá điểm mấu chốt đại xích độ văn tự, tại hai tay mười ngón phi vũ ở giữa, nhanh chóng xuất hiện ở document bên trong.

Nữ cẩu tử hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy sự tình .

Đợi nàng hoàn thành thời điểm,mpv ô tô đã dừng ở một nhà tòa soạn cửa phụ cận, nữ trợ lý cũng xuống xe lại lên xe đi tới bên cạnh, thấu lại đây xem này thiên bài viết.

“Như vậy xem, ảnh chụp xác thật có điểm khoa trương a, không giống bỏ thêm liêu bộ dáng, hẳn là đều là thật .” Nữ trợ lý chịu làm một hàng này, đương nhiên không phải thủ cựu hàm súc nhân, hảo kỳ nói,“Catherine, khẳng định có không thiếu nữ nhân cùng gã này làm qua đi?”

Gọi là Catherine nữ cẩu tử quay đầu nhìn nàng một cái, đem document thi được usb trong, nói,“Eliza, ngươi không cơ hội cùng hắn làm cùng một chỗ, hắn đã được hoan nghênh , chúng ta thiên nhiên liền đứng ở hắn mặt đối lập.”

Eliza nhún vai,“Liền tính ta cùng hắn làm cùng một chỗ, cũng muốn đem ảnh chụp chụp xuống qua lại bán lấy tiền !”

Catherine không có tiếp tục đề tài này, nhổ xuống usb xuống xe, đi vào trong tòa soạn báo, Eliza khóa kỹ xe, rất nhanh theo đi lên.

Các nàng làm này nghề có đoạn thời gian , rất nhanh tìm đến một trang chủ biên trong văn phòng.

Vị kia mang ánh mắt chủ biên tại chính mình trên máy tính đại khái xem một chút Catherine biên tập document, nói,“Có thể, này thiên bản thảo ta muốn , nói cái giá đi.”

Catherine nói thẳng,“1000 dollar.”

“Không có khả năng.” Kính mắt chủ biên chỉ trên màn hình máy tính nhân nói,“Hắn không đáng giá cái giá này !”

“Hắn không đáng giá?” Catherine không khỏi cười lạnh nói,“Hamilton, ngươi hay không là còn sống ở hai tháng phía trước? Muốn hay không ta hướng ngươi giới thiệu dưới hắn là ai?”

Không đợi Hamilton trả lời, nàng liền nói,“Đây là Matthew - Horner ! đại bán điện ảnh [ Vua Bọ Cạp ] nam chính ! một bộ Bắc Mĩ box office qua ức phim tuyệt đối nhân vật chính ! hiện tại đang lúc hồng minh tinh điện ảnh !”

Hamilton lại nhìn trên màn hình nam nhân liếc nhìn, ánh mắt quét đến kia cục bộ đặc tả khi, không khỏi có chút hâm mộ cùng ghen tị.

Catherine còn nói thêm,“[ Vua Bọ Cạp ] còn tại phát hành, toàn cầu box office đều nhanh hai ức dollar , ngươi không cần mà nói liền tính , rất nhiều báo xã đều đối Matthew - Horner tin tức cảm thấy hứng thú.”

Nói, nàng tiến lên một bước, trực tiếp từ Hamilton trên máy tính nhổ xuống usb, cố ý cường điệu nói,“Giống hắn như vậy đặc điểm đột xuất Hollywood ngôi sao, nhưng là không nhiều gặp .”

“Đợi đã !” Hamilton cũng không phải thật sinh hoạt tại hai tháng trước, này chỉ là ép giá mà thôi, làm một nhà bát quái tiểu báo trang chủ biên, như thế nào sẽ không biết Matthew - Horner là ai? Gần nhất hơn một tháng phát hành phim trong, nam diễn viên sổ Tobey - Maguire cùng Matthew - Horner tối hồng, về Matthew - Horner tin tức, khẳng định không thiếu độc giả, huống hồ vẫn là như thế có đặc sắc ảnh chụp. Hắn nghĩ nghĩ, nói,“Một ngàn dollar không có khả năng, nhiều nhất tám trăm dollar.”

“Hảo !” Catherine lập tức đem usb buông xuống,“Thành giao !”

Lấy Matthew - Horner già vị, loại này thuần túy bát quái ảnh chụp, cũng liền trị như vậy tiền, nếu là mấy tháng phía trước, hắn ảnh chụp tưởng đổi một trăm dollar đều rất khó.

Lĩnh đến tám trăm dollar chi phiếu, Catherine mang theo trợ thủ rất nhanh đi ra báo xã.

Rời đi Santa Monica bãi biển, Matthew vốn muốn đi trung tâm thể hình tiếp tục luyện tập đấu kiếm, nhưng lái xe vừa ra Santa Monica, liền tiếp đến Helen - Hermann đánh tới điện thoại, trực tiếp xuyên qua Westwood khu, đi Burbank Thiên Sứ trù tính công ty.

“Vội như vậy tìm ta lại đây.”

Đi vào Helen - Hermann văn phòng, Matthew lập tức hỏi,“Có chuyện gì?”

Helen - Hermann tìm hắn, khẳng định là công tác phương diện sự tình.

“Trước nói chuyện trọng yếu.” Helen - Hermann đầy mặt chính sắc,“Thứ hai tuần sau, Walt Disney cùng Jerry - Bruckheimer sẽ liên hợp đối ngoại công bố [ Cướp biển vùng Caribbean ] hạng mục chính thức khởi động.”

“Rốt cuộc muốn công bố a.” Matthew đối với này một điểm đều không ngoài ý muốn, chung quy liên bố cảnh đều bắt đầu dựng , hắn hỏi tiếp khởi quan tâm nhất vấn đề,“Kịch bản đâu? Nhân vật đâu? Xác định sao?”

Helen - Hermann nâng dưới viền đen kính mắt, nói,“Kịch bản không có sửa bản thảo, trước mắt còn tại sửa chữa.” Nàng vận dụng phụ thân quan hệ, mới từ Disney ảnh nghiệp bên kia thám thính đến một ít tương quan tình huống,“Bất quá chỉnh thể kết cấu đã xác định , không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, đây là một bộ tam nhân vật chính phim.”

“Ba nhân vật chính a?” Matthew ý thức được hẳn là cùng từng không sai biệt lắm.

Helen - Hermann biết đại khái tình huống, cũng không rõ ràng chi tiết nội dung, nói,“Hai nam chính, một nữ chính. Nam chính là một lôi thôi hải tặc, cùng với cùng hải tặc cùng đi mạo hiểm anh tuấn kiếm thuật cao thủ, nữ chính còn lại là quý tộc nữ nhi.”

Matthew yên lòng, khẳng định không sai , ẻo lả hải tặc, tiểu thợ rèn cùng ngực phẳng nữ chính.

“Lôi thôi hải tặc cùng ngươi định vị không hợp.” Helen - Hermann tiếp tục nói,“Cho nên, mục tiêu của chúng ta là anh tuấn kiếm thuật cao thủ.”

“Đối !” Matthew đồng ý nói,“Ta như vậy soái nhân, đi diễn lôi thôi hải tặc căn bản chính là lãng phí !”

Nói thật, hắn không cảm thấy chính mình có thể diễn hảo nhân vật này, hơn nữa ẻo lả hải tặc đổi hắn như vậy uy mãnh hình diễn viên, ai biết sẽ phát sinh cái gì biến hóa?

Vạn nhất ăn hành , kia thật sự là muốn khóc cũng khóc không được.

Vẫn là tiểu thợ rèn càng thêm thích hợp hắn, hơn nữa hắn cũng vi tranh đoạt tiểu thợ rèn làm rất nhiều chuẩn bị công tác.

Helen - Hermann lại mở miệng,“Chỉ cần kịch tổ bắt đầu chiêu mộ diễn viên, ta liền sẽ đệ trình của ngươi tư liệu, trước mắt ta làm rất nhiều tiền kỳ công tác, ngươi lấy đến thử vai mời không khó.”

Matthew gật gật đầu, hỏi,“Jerry - Bruckheimer xác định đạo diễn sao?”

Helen - Hermann vốn liền tính toán nói phương diện này,“Còn chưa chính thức xác định, bất quá vô cùng có khả năng là Gore - Verbinski, ta đang suy nghĩ biện pháp cùng hắn tiếp xúc.”

Từng Matthew chỉ là xem qua này hệ liệt, căn bản không quan tâm đạo diễn là ai, cũng không thể xác định cuối cùng đạo diễn có phải hay không Gore - Verbinski.

Bất quá, Helen - Hermann luôn luôn tin tức linh thông, nàng nói vô cùng có khả năng, kia hẳn là không sai được.

Hai người tiếp tục thảo luận tranh thủ nhân vật một ít chi tiết phương diện vấn đề, mãi cho đến sắc trời phát hắc mới dừng lại đến, Matthew nhìn nhìn thời gian, nói,“Cùng nhau ăn cơm tối đi, ta mời khách.”

Helen - Hermann thu thập hảo chính mình bao bao, cự tuyệt,“Ngày sau đi, ta đêm nay có chuyện, hiện tại muốn đi .”

Matthew cũng không miễn cưỡng, chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, Helen - Hermann nhắc nhở nói,“Đừng quên, ngày mai buổi tối Universal ảnh nghiệp party.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 194: Nhân Tuyển Cho Van Helsing

Cự đại yến hội thính bên trong bố trí kim bích huy hoàng,[ Vua Bọ Cạp ] box office đại bán, cũng khiến Universal ảnh nghiệp bỏ được móc ra một bút vốn lớn, làm như vậy một khánh công party, mặc kệ từ phương diện nào nói, Bắc Mĩ vượt qua một ức dollar box office, so với bốn ngàn vạn dollar đầu tư, đều là cự đại thương nghiệp thành công.

Cùng Sean - Daniel, Matthew đi tới hai trung niên nhân thân tiền.

“Philip, Jett, đây là Matthew - Horner.” Sean - Daniel chủ động vi kia hai người làm qua giới thiệu, lại bang Matthew giới thiệu nói,“Matthew, vị này là Philip - Crestone, Universal ảnh nghiệp chế tác bộ môn tổng giám ! vị này là Jett - Brighton, chế tác bộ phó tổng giám.”

Matthew nhanh chóng tiến lên một bước, phi thường lễ phép cùng này hai người chào hỏi.

Không hề nghi ngờ, Jett - Brighton cùng Philip - Crestone đều là Universal ảnh nghiệp cao tầng đại lão.

“Rất nhiều người đều nói ngươi là phim bên trong lớn nhất lượng điểm......” Philip - Crestone thoạt nhìn phi thường thân mật,“Của ta quan điểm cùng bọn họ giống nhau !”

Matthew tắc biểu hiện thực khiêm tốn,“Không có Universal ảnh nghiệp như vậy bình đài,[ Vua Bọ Cạp ] cũng không khả năng thành công.”

Tụ tập ở trong này người đều nở nụ cười.

Thực ra Matthew nói đến là lời thật, nếu không phải Universal ảnh nghiệp độc đáo sáng tạo tuyên truyền hâm nóng, chỉ dựa vào hắn này cái gọi là phim lớn nhất lượng điểm, không có khả năng chống đỡ được như thế khổng lồ box office con số.

Jett - Brighton cùng Philip - Crestone sở dĩ đối với hắn như thế thân mật, chính yếu nguyên nhân vẫn là [ Vua Bọ Cạp ] đại lấy được thành công.

Philip - Crestone đột nhiên nói,“Ngươi này nam chính phi thường được hoan nghênh, tại người xem trung gian đánh giá cũng vô cùng tốt, có hay không hứng thú tiếp tục cùng Universal ảnh nghiệp hợp tác đi xuống? Chúng ta cùng nhau hợp tác đem [ Vua Bọ Cạp ] tạo ra thành một hệ liệt.”

Nghe nói như thế, Matthew lập tức nhớ tới Helen - Hermann dặn dò, khẳng định sẽ không tùy tiện nhận lời xuống dưới, hàm hồ nói,“Có thể cùng Universal ảnh nghiệp hợp tác, là vinh hạnh của ta.”

Jett - Brighton cùng Philip - Crestone là người bận rộn, lại cùng Matthew hàn huyên vài câu, liền chủ động tránh ra , Sean - Daniel theo sau cũng đi địa phương khác.

Matthew vừa thả lỏng một ít, mặc một thân màu đen tiểu lễ váy Helen - Hermann đi tới.

“Các ngươi trò chuyện cái gì ?” Nàng đi giày cao gót, cơ hồ cùng Matthew như vậy cao.

“Ách......” Matthew không đáp lại, ngược lại lên lên xuống xuống hảo hảo đánh giá Helen - Hermann một phen, nghiêm khắc nói lên, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp Helen - Hermann xuyên thương vụ sáo trang bên ngoài quần áo,“Ngươi đêm nay rất xinh đẹp.”

Đây chính là đơn thuần ca ngợi, Helen - Hermann thuận miệng khách khí nói,“Cám ơn.”

Matthew chỉ chỉ nàng viền đen kính phẳng kính mắt,“Này phó kính mắt phá hủy của ngươi tạo hình.”

Hắn nhận Helen - Hermann đề nghị, thuê mướn gần nhất vài lần giúp hắn làm tạo hình tạo hình sư, cũng rút thời gian học tập một điểm thời trang tạo hình phương diện tri thức, đương nhiên thời gian quá ngắn, phương diện này biết như cũ phi thường hữu hạn.

“Không có biện pháp.” Helen - Hermann nhàn nhạt nói,“Ta tản quang.”

Tuy rằng nàng không giống ban sơ như vậy, đối đãi Matthew còn bóp kem đánh răng bàn nói chuyện, nhưng cũng vỏn vẹn giới hạn trong công tác phương diện.

Matthew gặp Helen - Hermann lại kéo ra này vô cùng cường đại lý do, không lại ở trên đề tài này dây dưa, nói,“Universal ảnh nghiệp giống như cố ý muốn đem [ Vua Bọ Cạp ] chế tác thành một hệ liệt, bọn họ hỏi ta tục tập sự tình.”

Helen - Hermann hỏi,“Ngươi không đáp ứng tiếp tục biểu diễn này hệ liệt đi?”

“Không có.” Matthew chỉ chỉ chính mình đầu,“Ta nhớ rõ lời ngươi từng nói đâu.”

“Này một bộ danh tiếng không lý tưởng.” Helen - Hermann nhìn nhìn chung quanh, gặp không có nhân chú ý bên này, nói thẳng,“Lại có tiếp theo bộ, người xem liền sẽ không như thế mua trướng .”

Matthew lập tức minh bạch nàng ý tứ,“Này hệ liệt không có tiền đồ ?”

Helen - Hermann thoáng hạ giọng,“Trừ phi có đáng tin kịch bản cùng đạo diễn, bằng không......” Nàng lắc lắc đầu,“Phiêu lưu quá lớn, nếu Universal ảnh nghiệp đem này hệ liệt tăng lên thành nhất tuyến đại chế tác còn có thể suy xét, bằng không, phiêu lưu cùng ích lợi hoàn toàn không thành tỉ lệ thuận.”

Như vậy một bộ danh tiếng không tốt phim, thăng cấp thành nhất tuyến chế tác khả năng phi thường tiểu.

“Chúng ta tạm thời không cần suy xét chuyện này......” Helen - Hermann lại thấp giọng nói,“Xem Universal ảnh nghiệp đối với này hệ liệt hậu tục kế hoạch lại làm quyết định cũng không muộn, hiện tại quyền chủ động nắm tại chúng ta......”

Lời này chưa nói pháp, nàng lập tức thay một bộ khuôn mặt tươi cười, đối với bên kia đang tại người đi tới nói,“Stephen, đã lâu không gặp .”

Matthew quay đầu nhìn, Stephen - Sommers đi tới, cũng cười chào hỏi.

Stephen - Sommers đứng ở Matthew hai người đối diện, nói,“Matthew, lần này [ Vua Bọ Cạp ] có thể đại bán, ngươi khởi rất mấu chốt tác dụng.” Hắn nở nụ cười,“Ta cùng Universal ảnh nghiệp nhân nói qua, ngươi là một hảo diễn viên, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng.”

“Cám ơn ngươi, Stephen.” Matthew lời này nói được chân tâm thực lòng.

Không có Sean - Daniel cùng Stephen - Sommers lực tranh cùng đề cử, liền sẽ không có [ Vua Bọ Cạp ] này bộ phim, cũng sẽ không có hắn này nam chính.

“Tiếp tục cố gắng, Matthew.” Stephen - Sommers cùng ban sơ hoàn toàn bất đồng, hiện tại phi thường thưởng thức Matthew,“Ta xem hảo của ngươi tương lai.”

Hai người hàn huyên không vài câu, Helen - Hermann chen vào nói tiến vào, nàng tựa hồ còn không có hoàn toàn buông tay.

Ở loại này trường hợp, Matthew cũng không hảo nói cái gì, dứt khoát chung quanh nhìn nhìn, hôm nay chúc mừng party đến không ít người, ngôi sao cũng có mấy cái, tỷ như hắn nhìn thấy Orlando - Bloom vừa đi vào yến hội thính.

“Hắn tới làm cái gì?” Matthew đầu nhanh chóng chuyển động,“Chẳng lẽ là hướng ta chúc mừng?”

Theo hắn biết, Orlando - Bloom phía trước cùng Universal ảnh nghiệp trên cơ bản không có giao tập.

“Ta nhìn thấy một vị bằng hữu.” Matthew cùng Helen - Hermann cùng Stephen - Sommers nói,“Quá khứ chào hỏi.”

Gặp kia hai người gật đầu, Matthew hướng yến hội thính cửa đi, Orlando - Bloom đứng ở nơi đó, đông trương hi vọng, tựa hồ tại tìm người như vậy.

Matthew rất nhanh đến hắn phụ cận,“Hắc, Orlando !”

Orlando - Bloom đang xem bên trái, nghe được có người kêu chính mình, lập tức quay đầu đến, gặp là Matthew, trên mặt chất lên tươi cười,“Hải, Matthew.”

“Sao ngươi lại tới đây.” Matthew hỏi.

“A......” Orlando - Bloom phản ứng phi thường mau, vội vàng cười nói,“Ngươi diễn viên chính phim box office đại bán, ta cuối cùng muốn lại đây chúc mừng một chút.”

Hắn giang hai tay, nhẹ nhàng ôm Matthew một chút,“Một ức dollar box office nam chính cảm giác như thế nào?”

Hai người tách ra, Matthew cũng không che giấu chính mình hảo tâm tình,“Rất hắn x thích !”

Người trong nhà biết nhà mình sự, từ phim tuần đầu box office ra lô sau, tâm tình của hắn vẫn đều không sai.

“Chúng ta tìm một chỗ trò chuyện hội?” Matthew đề nghị nói.

Orlando - Bloom đã thấy được Stephen - Sommers, thấy hắn bên cạnh có người, quá khứ cũng không rất thích hợp, lập tức gật đầu đồng ý,“Hảo a.”

Hắn sở dĩ lại đây, cũng không phải bởi vì chúc mừng Matthew, mà là chúc mừng Stephen - Sommers.

Orlando - Bloom cùng Matthew đi đến một chiếc bàn trống biên ngồi xuống, Matthew hứng thú không giảm, còn nói thêm,“Loại cảm giác này ngươi cũng thể hội qua, ta không biết nên hình dung như thế nào, phảng phất đi đến nơi nào đều là tiêu điểm.”

“Ân.” Orlando - Bloom gật đầu,“[ ma giới hiện thân ] phát hành sau, ta với ngươi không sai biệt lắm.”

Matthew nhìn hắn một cái, thực ra kéo Orlando - Bloom không buông, cũng không phải nhất định muốn thảo luận cái gì thành danh có bao nhiêu thích, hắn chủ yếu vẫn là muốn hỏi một chút, Orlando - Bloom tranh thủ Van Helsing công tác tiến hành đến nào một bước.

Lời kiểu này không thể trực tiếp hỏi, chỉ có thể đông lạp tây xả thử.

Xả sẽ thành danh sau có bao nhiêu thích, Matthew đột nhiên thay thần bí hề hề khẩu khí,“Còn nhớ rõ ta cho ngươi đề cập qua cái kia đại hạng mục sao? Hiện tại [ Vua Bọ Cạp ] box office đại bạo, ta đã khiến người đại diện đi toàn lực tranh thủ nhân vật này .”

“Phải không?” Orlando - Bloom có vẻ rất bình tĩnh,“[ Van Helsing ] này hạng mục......”

Hắn cùng người đại diện gần nhất này vừa nhiều nguyệt, làm đại lượng công tác, đã đả động Stephen - Sommers cùng Universal ảnh nghiệp cao tầng, đặc biệt là [ ma giới hiện thân ] hôm nay toàn cầu box office vượt qua tám ức dollar, Legolas bị thụ khen ngợi, đều khiến hắn có sung túc tư bản.

Trước đó không lâu, hắn tham gia một lần do Stephen - Sommers cùng Universal ảnh nghiệp cao tầng chủ trì bên trong thử vai, cơ bản xác định sẽ xuất diễn Van Helsing nhân vật này, người đại diện đã cùng kịch tổ bắt đầu đàm phán.

Chỉ cần không ra quá lớn ngoài ý muốn, nhiều lắm đến tháng sáu sơ, hắn liền sẽ cùng [ Van Helsing ] kịch tổ ký kết chính thức diễn viên hiệp ước, sau đó bắt đầu vì cái này quái vật thợ săn nhân vật làm chuẩn bị.

Đến lúc đó, kịch tổ cũng khẳng định hội truyền tin, Matthew - Horner tự nhiên cũng sẽ biết.

Matthew - Horner sẽ như thế nào tưởng? Hắn khẳng định sẽ nghĩ đến là chính mình lợi dụng hắn lộ ra tin tức, cướp được nhân vật này, do đó......

Nếu chỉ là hình dáng này mà nói, Orlando - Bloom cũng không để ý, Hollywood tranh đoạt nhân vật sự tình nhiều đi, tỷ như nói hắn, ban sơ tham gia Lord of The Rings kịch tổ thử vai, thử vai nhân vật là Aragorn, sau này mới bởi vì các loại trạng huống, lấy đến Legolas.

Hắn băn khoăn là, Matthew - Horner cùng Stephen - Sommers quan hệ, gần nhất một đoạn thời gian, hắn cùng với Stephen - Sommers tiếp xúc rất nhiều, Stephen - Sommers rất nhiều lần toát ra đối với Matthew thưởng thức, nếu không phải kinh tế nhân đồng thời từ Universal ảnh nghiệp phương diện bắt đầu làm công tác, Van Helsing nhân vật này tuyệt sẽ không dừng ở hắn trên người.

Nếu là Matthew thẹn quá thành giận, lợi dụng cùng Stephen - Sommers quan hệ ở sau lưng ra cái gì xấu chủ ý, phỏng chừng sẽ nhiều không thiếu phiền toái.

Không phải không có loại này khả năng, đổi vị ở chung mà nói, hắn nhất định sẽ không khiến đối phương thoải mái .

Orlando - Bloom suy nghĩ tầng tầng, hiện tại đều tháng năm hạ tuần , kịch tổ rất nhanh liền sẽ công khai diễn viên chính tin tức, nên như thế nào tiêu trừ Matthew này tai họa ngầm đâu?

Lúc này, nhìn thấy Orlando - Bloom đột nhiên chần chờ, Matthew cố ý dùng vui đùa giọng điệu nói,“Orlando, ngươi sẽ không cũng đối với này hạng mục có hứng thú đi?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 195: Hải Tặc Xuất Kích

Nghe được Matthew vấn đề, Orlando - Bloom lập tức làm ra quyết định, chuyện này sớm vài ngày muộn vài ngày khiến Matthew biết, không có bất cứ phân biệt, nhưng do hắn nói ra, cùng Matthew từ truyền thông báo chí bên trên được biết, phân biệt liền lớn.

Hắn hoàn toàn có thể đẩy đến kịch tổ cùng Universal ảnh nghiệp trên đầu, một phổ thông tiểu minh tinh, cũng không thể nào hướng kịch tổ cùng Universal ảnh nghiệp hỏi thăm, hơn nữa loại sự tình này còn đề cập đến kịch tổ về sau tuyên truyền cùng bảo mật, cho dù là Stephen - Sommers, cũng không khả năng tùy ý hướng kịch tổ bên ngoài nhân tùy tiện nói lên.

Tỷ như người đại diện cùng kịch tổ đàm phán khi, đại biểu kịch tổ phương diện một danh người sản xuất liền đề cập qua một cái điều kiện, song phương tất yếu thống nhất khẩu cung, hơn nữa ghi chú bảo mật điều khoản, đối ngoại công bố là Universal ảnh nghiệp ngay từ đầu liền suy xét khiến hắn làm nam chính.

Làm như vậy mục đích thực ra hắn có thể xem minh bạch, đơn giản chính là nhìn trúng hắn hiện tại hỏa bạo nhân khí, muốn hấp dẫn càng nhiều bởi vì Legolas mang đến phấn ti chú ý [ Van Helsing ] này bộ phim.

Ngắn ngủi trong nháy mắt công phu, Orlando - Bloom trong đầu lóe qua vô số ý niệm, sau đó trực diện Matthew vấn đề.

“Không phải có hứng thú.” Hắn thanh âm phóng thực bình hoãn,“Matthew, ta hôm nay lại đây, trừ hướng ngươi chúc mừng, thực ra còn có một sự kiện.”

Matthew phối hợp hỏi,“Chuyện gì?” Hắn tùy tiện nói,“Chúng ta là bằng hữu, cần hỗ trợ mà nói nói thẳng là được.”

Orlando - Bloom trong lòng lóe qua một tia áy náy,“Ta...... Ân, tháng trước ta tiếp đến một phần mời.” Hắn nhìn Matthew liếc nhìn, thấy hắn vẫn là một bộ thành thật với nhau bộ dáng, áy náy lại nhiều một điểm, tiếp tục nói,“Universal ảnh nghiệp cùng kịch tổ hướng ta phát ra mời, mời ta biểu diễn Van Helsing nhân vật này, Stephen - Sommers còn chuyên môn mời ta ăn cơm, thảo luận qua việc này.”

“Ách......” Matthew hơi hơi sửng sốt, lập tức minh bạch đây là Orlando - Bloom tự quyết định, hỏi,“Ngươi đáp ứng sao?”

“Còn......” Orlando - Bloom thoáng chần chờ, nói,“Của ta người đại diện phi thường tâm động, vẫn cùng Universal ảnh nghiệp cùng kịch tổ tiếp xúc, ta biết ngươi cố ý nhân vật này, vẫn do dự.”

Hắn nói liền cùng thật sự giống nhau.

“Do dự cái gì a !” Matthew tựa hồ một điểm đều không để ý,“Không cần do dự, nên tiếp liền tiếp a !”

Orlando - Bloom nhìn Matthew,“Ngươi không phải cũng tưởng......”

“Ta đều với ngươi nói qua , Universal ảnh nghiệp cao tầng cho rằng của ta kêu gọi lực không xứng 1 ức 6000 vạn dollar đại chế tác.” Cho dù là hiện tại, Universal ảnh nghiệp như cũ cho rằng Matthew danh khí cùng già vị cùng loại này a-list hạng mục không hợp,“Ta lấy đến Van Helsing nhân vật này tỷ lệ rất thấp.”

Orlando - Bloom người đại diện vẫn cùng Universal ảnh nghiệp phương diện giao tiếp, hắn biết Matthew nói là lời thật.

Matthew ngữ khí biến đổi, còn nói thêm,“Orlando, hiện thực tình huống đặt ở nơi này, nếu ngươi có thể lấy đến nhân vật này, ta chỉ sẽ cao hứng, chúng ta là bằng hữu a !” Hắn nói được so Orlando - Bloom càng như là thật,“Bằng hữu ở giữa chẳng phải chính là hẳn là như vậy sao?”

“Đúng vậy.” Orlando - Bloom theo bản năng gật đầu.

Đột nhiên, hắn lòng tràn đầy đều là áy náy, bởi vì bọn họ là bằng hữu, Matthew mới mời hắn đi làm khách ! bởi vì là bằng hữu, Matthew mới nói với hắn một ít lời trong lòng cùng đề cập tương đối bí mật tin tức ! bởi vì là bằng hữu, Matthew mới đối với hắn một điểm phòng bị cũng không có ! cũng bởi vì là bằng hữu, Matthew mới sẽ cổ vũ hắn tiếp được nhân vật này.

Xem xem Matthew như thế quý trọng bọn họ giao tình, lại cân nhắc chính mình sở làm này hết thảy, Orlando - Bloom chỉ cảm thấy đặc biệt xin lỗi trước mặt vị này bằng hữu.

Cố tình này mấy còn không có thể nói đi ra, không thể biểu hiện ra ngoài, khiến hắn hết sức buồn bực.

“Matthew......” Orlando - Bloom sở hữu ý niệm đều biến thành một câu,“Cám ơn ngươi !”

“Ngươi quá khách khí.” Matthew hợp thời thay nói giỡn giọng điệu,“Ta còn chờ ngươi trở thành a list đâu, đến lúc đó có ngươi như vậy một vị bằng hữu, ta không phải cơ hội cũng càng nhiều sao?”

Nói xong, chính hắn liền cười, Orlando - Bloom cũng cười lên.

Hai người theo sau trò chuyện phi thường đầu cơ, mãi cho đến Orlando - Bloom đi tìm Stephen - Sommers cùng Universal ảnh nghiệp vài vị cao tầng, mới ngừng lại được.

Orlando - Bloom rời đi không bao lâu, Helen - Hermann liền tới đây , nàng kéo ra ghế dựa, ngồi ở vừa Orlando - Bloom trên vị trí.

“Vì sao ta cảm giác ngươi cùng Orlando - Bloom ở giữa bao giờ cũng là thần bí hề hề ?” Helen - Hermann ngắm mắt Orlando - Bloom bên kia, đột nhiên hỏi,“Ngươi...... Sẽ không đối với hắn có kia phương diện hứng thú đi?”

“Cái gì?” Matthew sửng sốt ánh mắt trừng được thật lớn,“Ta đối với hắn có hứng thú? Đừng đùa, ta xu hướng tình dục phi thường bình thường, hơn nữa vẫn đều sẽ phi thường bình thường.”

Tuy rằng Hollywood trải rộng đồng tính luyến cùng song tính luyến, nhưng hắn khẳng định sẽ tại khác phái luyến trên đường từ trước đến nay chưa từng có đi xuống.

Matthew chuyển tới trên chính đề, nói,“Ta từ bằng hữu chỗ đó được đến một ít không tốt lắm tin tức, vừa tại bộ Orlando - Bloom mà nói.”

Helen - Hermann thuận miệng hỏi,“Bộ đi ra ?”

“Đương nhiên !” Matthew hạ giọng, nói,“Universal ảnh nghiệp cùng kịch tổ đã xác định, do Orlando - Bloom ra nhậm [ Van Helsing ] nam chính !”

“Cái gì?” Helen - Hermann tựa hồ không quá tin tưởng,“Ngươi xác định?”

Matthew rất chăm chú nói,“Hẳn là thật, Orlando - Bloom người đại diện đã bắt đầu cùng kịch tổ đàm phán , phỏng chừng Universal ảnh nghiệp rất nhanh liền sẽ đối ngoại tuyên bố.”

Helen - Hermann thanh âm đột nhiên biến có điểm trầm thấp,“Là ta sơ sót, ta gần nhất chủ yếu tại chú ý [ Cướp biển vùng Caribbean ], sơ sót này kịch tổ.”

“Như vậy cũng hảo a.” Matthew nhân cơ hội nói,“Hai kịch tổ cùng nhân vật vốn liền có xung đột, chúng ta kế tiếp chuyên tâm tranh thủ một nhân vật hảo.”

“Cũng chỉ có thể như vậy .”

Nói là nói như vậy, nhưng Helen - Hermann vẫn là quyết định, trở về trước xác định này hay không là thật, nếu là thật , kia liền buông tay hảo.

Nàng biết chính mình phân lượng, tuyệt đối không có khả năng khiến Universal ảnh nghiệp tại lớn như thế hạng mục bên trên sửa đổi quyết định.

Helen - Hermann nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình, đối Matthew nói,“[ Vua Bọ Cạp ] kịch tổ mặt sau không có tuyên truyền thông cáo, đêm nay sau, này phân công tác cũng liền kết thúc, quên mất [ Vua Bọ Cạp ], từ ngày mai bắt đầu, chúng ta muốn toàn lực công lược [ Cướp biển vùng Caribbean ] !”

“Hảo !” Matthew hoàn toàn đồng ý Helen - Hermann mà nói,“Chúng ta hết thảy khả năng tranh thủ cái kia anh tuấn kiếm thủ.”

Nhưng muốn một chút liền đem [ Vua Bọ Cạp ] ném đến một bên không phải dễ dàng như vậy, Matthew nói lên thoải mái, làm lên đến cũng rất khó, chung quy đây là hắn làm nam chính đệ nhất bộ điện ảnh, quay chụp khi sử dụng qua, sau này kịch tổ đưa cho làm lễ vật đạo cụ kiếm, còn treo tại trong nhà phòng khách bên trong.

Mặt khác,[ Vua Bọ Cạp ] box office cũng là hắn không thể không chú ý địa phương.

Đến tháng sáu thượng tuần thời điểm,[ Vua Bọ Cạp ] tại Bắc Mĩ cụm rạp chiếu phim mười chu, này bộ điển hình nhanh chóng tiêu phí điện ảnh, cụm rạp tiềm lực tiêu hao hầu như không còn, thành công từ cuối cùng hơn một trăm gia rạp chiếu phim rút khỏi, lưu cho Universal ảnh nghiệp bắt mắt 1 ức 1567 vạn dollar box office con số.

Vỏn vẹn thông qua Bắc Mĩ thị trường, Universal ảnh nghiệp liền đủ để thu hồi chế tác phí tổn cùng tuyên phát phí dụng, thậm chí sinh ra một ít mỏng manh lợi nhuận.

Hải ngoại thị trường phương diện, chiếu phim [ Vua Bọ Cạp ] quốc gia cùng địa khu đã gia tăng đến hơn tám mươi , hải ngoại box office tích lũy tiếp cận 7500 vạn dollar, dựa theo Universal ảnh nghiệp phương diện đánh giá, cuối cùng hải ngoại box office hẳn là tại 8500 vạn dollar đến 9000 vạn dollar ở giữa, trên cơ bản không có hi vọng vượt qua một ức dollar.

Đối với Matthew đến nói, đây cũng là tin tức tốt, cho dù là 8500 vạn dollar, cũng đủ để đem [ Vua Bọ Cạp ] toàn cầu box office tổng ngạch thôi qua 2 ức dollar đại quan.

Bắc Mĩ một ức dollar, toàn cầu hai ức dollar, đối với hắn này [ Vua Bọ Cạp ] tuyệt đối nhân vật chính đến nói, phi thường có lợi cho đi tranh đoạt [ Cướp biển vùng Caribbean ] trung tiểu thợ rèn.

Này mấy đều có thể trực tiếp chuyển hóa thành hắn tư bản.

[ Vua Bọ Cạp ] hạ màn sau, Universal ảnh nghiệp lập tức đẩy ra phim dvd cùng băng ghi hình, này mấy không quá trực quan số liệu, Matthew liền không như thế nào chú ý , chỉ là nghe nói lượng bán coi như là có thể.

Thực ra Hollywood ngôi sao tìm công tác thoạt nhìn phi thường phức tạp, nhưng điện ảnh sản nghiệp phát triển đến hiện tại, tổng kết lên tương đối cũng tương đối đơn giản, chỉ cần có thể cho kịch tổ cùng điện ảnh công ty mang đến lợi nhuận, tự nhiên sẽ được hoan nghênh.

Hollywood điện ảnh công ty vì sao chế tác điện ảnh? Nói vậy không có người sẽ nói là vì nghệ thuật, vì đề cao toàn nhân loại tu dưỡng linh tinh Vân Vân, chung quy là vì lợi nhuận.

Trừ [ Vua Bọ Cạp ] box office, Matthew còn chú ý mặt khác một sự kiện, tháng sáu sơ thời điểm,[ Van Helsing ] kịch tổ chính thức đối ngoại công bố, cùng đương hồng diễn viên Orlando - Bloom ký kết diễn viên hợp đồng, do hắn đảm nhiệm [ Van Helsing ] nam chính.

Cùng lúc đó, cũng xác nhận Anh quốc nữ tinh Kate - Beckinsale biểu diễn nữ chính.

Vị này England hoa hồng tại [ Trân Châu cảng ] nữ chính sau, bay lên thế phi thường rõ ràng, đang từ nhị tuyến hướng nhất tuyến mặt trên bò, nếu [ Van Helsing ] thành công, Hollywood tất nhiên sẽ xuất hiện một vị tân A list nữ tinh.

Đáng tiếc rất nhiều ngôi sao tại từ nhị tuyến trùng kích nhất tuyến thời điểm thất bại, chẳng những rất khó lại bước vào nhất tuyến cửa, thậm chí ngay cả nguyên bản nhị tuyến vị trí cũng khó cam đoan.

Đồng dạng là tại tháng sáu thượng tuần, Walt Disney kì hạ Disney ảnh nghiệp cùng Jerry - Bruckheimer điện ảnh chế tác công ty liên hợp cử hành tin tức tuyên bố hội, chính thức đối ngoại tuyên bố, sẽ lấy Disney nhạc viên trong Cướp biển vùng Caribbean vui chơi hạng mục làm bản gốc, chế tác một bộ cùng tên kỳ huyễn mạo hiểm động tác phim, sản xuất phí tổn dự toán vi 1 ức 4000 vạn dollar.

Giống như [ Van Helsing ] như vậy, như vậy siêu cấp đại hạng mục một khi công bố, liền dẫn phát cường liệt phản ứng, trở thành nghiệp nội nghiệp ngoại chú ý tiêu điểm sở tại.

Mọi người đều biết, Jerry - Bruckheimer luôn luôn là thành công cam đoan, đối với muốn hướng lên trên bò diễn viên đến nói, có thể đáp lên Jerry - Bruckheimer đi nhờ xe, tuyệt đối là tiến vào được hoan nghênh đường tắt.

Matthew triệt để đem [ Vua Bọ Cạp ] ném tới sau đầu, hiệp đồng người đại diện Helen - Hermann, bắt đầu toàn lực tranh đoạt trong đó một chủ yếu nhân vật.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 196: Thử Vai Thợ Rèn

Burbank, Los Angeles một tòa vệ tinh Tiểu Thành, lại là Walt Disney, Warner Bros, Mĩ quốc toàn quốc công ty truyền thông [nbc], Viacom cùng Mỹ quốc công cộng công ty truyền thông [pbs] đẳng rất nhiều thế giới nổi tiếng truyền thông công ty nơi , bởi vậy cũng có Mĩ quốc truyền thông tự phong làm “Thế giới truyền thông chi đô”.

Trừ truyền thông công ty, Burbank còn có một loạt cùng truyền thông công ty chặt chẽ tương liên nhà sản xuất cùng studio, Disney nhà sản xuất chính là trong đó tiếng tăm lừng lẫy một nhà.

Tháng sáu ngày mùa hè dương quang dưới, một chiếc màu đen Benz xe hơi rẽ vào nam Buena Vista đường cái, rất nhanh dừng ở Disney nhà sản xuất trước cửa trên bãi đỗ xe.

Cự ly thử vai thời gian còn sớm, trên xe Matthew cùng Helen - Hermann không có lập tức xuống xe.

“Này kịch tổ thật sự rất kỳ lạ a.” Matthew lại một lần đối Helen - Hermann nói,“Kịch tổ đã xác định một nam chính, mặt khác hai nhân vật chính thử vai cũng tiến hành đến cuối cùng một vòng, lại liên đạo diễn còn không có xác định.”

Helen - Hermann nhìn nhìn Matthew, nói,“Không phải không có xác định, là tại trước quay chụp một tháng mới sẽ tiến tổ.”

Matthew không thể phủ nhận điểm này,“Ngươi nói đúng, đạo diễn Gore - Verbinski chỉ phụ trách quay chụp.”

Cự ly Walt Disney cùng Jerry - Bruckheimer điện ảnh chế tác công ty tuyên bố [ Cướp biển vùng Caribbean ] được duyệt qua nửa tháng, sớm dựng lên kết cấu kịch tổ, công tác hiệu suất mau kinh người, nhanh chóng xác định còn lại mấy cái trọng yếu chức vị nhân tuyển.

Đạo diễn Gore - Verbinski còn tại suy xét muốn hay không tiếp được này hạng mục đạo diễn khi, Jerry - Bruckheimer cùng hắn tạp tư đạo diễn liền thông qua hai lần thử vai, quyết định do Hollywood quái ca Johnny - Depp biểu diễn song nam chủ chi nhất Jack - Sparrow thuyền trưởng, còn vi mặt khác hai nhân vật tổng đốc nữ nhi Elizabeth - Swan cùng tiểu thợ rèn Will - Turner tiến hành lần đầu thử vai.

Không có bất cứ hồi hộp, Matthew phi thường thuận lợi thông qua lần đầu thử vai, bằng không hôm nay cũng sẽ không tới tham gia mang trang thử vai.

Kịch tổ phương diện này nửa tháng không ngừng có tin tức phóng ra đến, Johnny - Depp cùng kịch tổ ký ước sau, Gore - Verbinski cũng quyết định cùng kịch tổ ký xuống một tờ giấy đạo diễn hiệp nghị.

Bất quá, Gore - Verbinski tân phiến [ The Ring ] còn không có quay chụp, tạm thời không có khả năng tham dự đến [ Cướp biển vùng Caribbean ] trung đến, căn cứ Matthew được đến tin tức, hắn muốn tại quay chụp hoàn [ The Ring ] sau, mới sẽ đến kịch tổ báo danh.

Nói cách khác, Gore - Verbinski này đạo diễn, sẽ không tham dự bất cứ diễn viên thử vai.

Matthew vẫn chú ý [ Cướp biển vùng Caribbean ] tiến triển, đối với loại tình huống này cũng theo thói quen .

Này hạng mục, cũng không phải trước có kịch bản hoặc có sẵn nhân vật, mà là phát ra từ Jerry - Bruckheimer làm chế tác nhân cùng người sản xuất linh cảm phát ra, tục truyền hắn nhìn thấy Disney nhạc viên bên trong Caribbean chủ đề vui chơi hạng mục liền muốn coi đây là linh cảm nơi phát ra chụp một bộ điện ảnh, vì thế dùng mệnh đề viết văn hình thức triệu tập biên kịch nhân mã bắt đầu sáng tác, tại hắn linh cảm chủ đạo dưới sinh ra kịch bản sau, đầu tiên xác định nam chính điên cuồng khí chất cùng Johnny - Depp này diễn viên chính, sau đó lại lựa chọn đạo diễn Gore - Verbinski đạo diễn.

Toàn bộ kịch tổ trừ vài danh phó đạo diễn, mặt khác chức vị đều là Jerry - Bruckheimer chọn lựa, cùng Gore - Verbinski cơ bản không có quan hệ, phụ trách tuyển diễn viên tạp tư đạo diễn càng là Jerry - Bruckheimer thành thục hợp tác lão nhân.

Hạng mục khởi xướng điểm là Jerry - Bruckheimer, trung tâm điểm vẫn là Jerry - Bruckheimer.

Cho nên, Matthew cùng Helen - Hermann dù cho sớm liền biết được Gore - Verbinski vô cùng có khả năng trở thành [ Cướp biển vùng Caribbean ] đạo diễn, cũng không có trước tiên tại hắn kia phương diện làm công tác.

Helen - Hermann trọng điểm vẫn là đặt ở Disney ảnh nghiệp cùng kịch tổ tạp tư đạo diễn trên người.

Về phần Jerry - Bruckheimer, Helen - Hermann chỉ là thoáng tiếp xúc một chút, vị này trưởng mặt người sản xuất bất đồng với mặt khác, tại Hollywood thanh danh hiển hách, tuyệt đối kim bài người sản xuất, hơn nữa [ Cướp biển vùng Caribbean ] trung sẽ có hắn Jerry - Bruckheimer điện ảnh chế tác công ty tương đối lớn một bút đầu tư, nếu diễn viên không thích hợp nhân vật, hắn tuyệt đối sẽ không giảng cái gọi là nhân tình.

Muốn đả động Jerry - Bruckheimer, mấu chốt nhất vẫn là thử vai.

Một chủ yếu nhân vật xuất hiện vấn đề, vô cùng có khả năng dẫn đến phim thất bại, có lẽ như vậy đầu tư sẽ không khiến Disney thương cân động cốt, nhưng tuyệt đối sẽ khiến Jerry - Bruckheimer điện ảnh chế tác công ty phá sản.

Trong kịch tổ, e không ai so với Jerry - Bruckheimer càng muốn tuyển đến thích hợp nhân vật chủ yếu diễn viên.

Cứ như vậy, bàn ngoại chiêu đối với thử vai ảnh hưởng cũng sẽ nhỏ rất nhiều.

Matthew đối với chính mình bao nhiêu vẫn là có điểm tin tưởng , dù cho không có tin tưởng, cũng muốn khiến chính mình tràn ngập tin tưởng, một khi tự tin không đủ, thử vai trung rất có khả năng liền sẽ rụt rè.

Huống hồ, hắn đã dùng bàn ngoại chiêu đem lớn nhất đối thủ cạnh tranh Orlando - Bloom chỉnh đi [ Van Helsing ] kịch tổ.

Bởi đảm nhiệm [ Van Helsing ] nam chính, Orlando - Bloom hoàn toàn liền không tham gia [ Cướp biển vùng Caribbean ] vi tiểu thợ rèn Will - Turner cử hành lần đầu thử vai.

Đương nhiên, này cũng có khả năng khiến người khác trở thành kẻ được lợi.

Matthew đeo túi cùng đem Helen - Hermann cùng nhau tiến vào Disney nhà sản xuất, nhị hào studio cự ly nhà sản xuất đại môn không xa, bọn họ trực tiếp đi qua, trên đường có thể nhìn thấy phía trước cự đại studio cửa nhân viên ra ra vào vào, các loại tài liệu bị vận vào đi, bất quá thử vai không ở nhị hào studio, mà là tà đối diện nhỏ hơn một ít số ba studio trong.

Hai người đi đến số ba studio, lập tức có kịch tổ công tác nhân viên dẫn dắt Matthew đi hoá trang gian, đây là vi nam chính chi thử một lần kính, đãi ngộ cùng phổ thông nhân vật thử vai hoàn toàn bất đồng, song phương ước định hảo thời gian, cơ bản không cần chờ đợi.

Đi đến nam tính hoá trang gian trước cửa, Matthew vừa lúc nhìn thấy một mặc anh thức thục nữ trang nữ diễn viên từ bên cạnh một cái khác hoá trang gian bên trong đi ra, hình như là thử vai nữ chính Elizabeth - Swan nữ diễn viên.

Hắn riêng nhìn nhiều một cái, phát hiện không phải trong ấn tượng vị kia ngực phẳng England hoa hồng.

Kịch tổ phương diện không có cứng nhắc quy định, thêm Matthew cũng không để ý, Helen - Hermann cùng hắn vào phòng hóa trang, đại khái là thấy được Matthew vừa chú ý nữ diễn viên, nàng thấp giọng nói,“Đó là Christine - Bale, cuối cùng trúng tuyển mang trang thử vai nữ diễn viên chi nhất, hôm nay buổi sáng chủ yếu là ngươi cùng nàng thử vai.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, không có nhiều lời, hắn đối kịch tổ tình huống có đại khái lý giải, so với Will - Turner, trúng tuyển Elizabeth - Swan mang trang thử vai diễn viên nhân số càng nhiều, cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt, trong đó liền có Keira - Knightley.

Về phần hắn tại Will - Turner mang trang thử vai bên trên đối thủ cạnh tranh chủ yếu có ba, Anh quốc ngôi sao Jude Law, Spiderman Tobey - Maguire cùng danh khí còn không có hắn đại Christopher - Masterson.

Nguyên bản kịch tổ còn mời Ewan McGregor tham dự mang trang thử vai, nhưng Ewan McGregor muốn vì [ Star Wars Episode: Sith báo thù ] làm chuẩn bị, uyển cự kịch tổ mời.

Ngồi ở trước hoá trang kính hoá trang, Matthew cũng tại suy xét mặt khác ba diễn viên tình huống, bọn họ thử vai muốn tại mặt sau vài ngày tiến hành.

Helen - Hermann cẩn thận nghiên cứu cùng phân tích qua này ba đối thủ cạnh tranh, cho rằng Jude Law cùng Tobey - Maguire danh khí tuy lớn, nhưng đạt được nhân vật khả năng lại phi thường nhỏ, Jude Law nghe nói đang tại vi xung áo chuyên gia Weinstein huynh đệ phim Cold Mountain làm chuẩn bị, vô cùng có khả năng cùng Ewan McGregor như vậy, chủ động rời khỏi thử vai.

Về phần Tobey - Maguire, trừ phi Jerry - Bruckheimer điên rồi, mới sẽ khiến Spiderman xuất hiện ở một bộ hải tặc điện ảnh bên trong.

Dựa theo Helen - Hermann thuyết pháp, Jerry - Bruckheimer khiến Tobey - Maguire tham gia mang trang thử vai, hẳn là không ngoài một vài người mặt mũi, nhưng loại này mặt mũi không có khả năng khiến hắn lấy chính mình kim bài chế tác người danh dự cùng điện ảnh công ty tiền đồ đi mạo hiểm.

Cho nên, chân chính có uy hiếp , vẫn là tuổi cùng hắn đồng dạng đại, cơ hồ không có bất cứ danh khí Christopher - Masterson.

Này nhân phía trước không có bất cứ danh khí, Helen - Hermann có thể tra được , cũng là Christopher - Masterson tham diễn qua năm Scary Movie, bên trong đóng vai chỉ là cơ hồ không bao nhiêu phân lượng tiểu vai phụ, hơn nữa Christopher - Masterson cũng là đến từ một nhà phi thường nhỏ giải trí trù tính công ty, thực lực thậm chí ngay cả Helen - Hermann Thiên Sứ trù tính công ty đều so ra kém.

Cũng chính là như vậy, mới khiến hắn cảnh giác, một không có danh khí, không có kêu gọi lực, cũng cơ bản không có bao nhiêu nhân mạch mạng lưới quan hệ tiểu diễn viên, có thể đi vào đến lần thứ hai thử vai trong, lớn nhất khả năng chính là Jerry - Bruckheimer cho rằng Christopher - Masterson khả năng thích hợp Will - Turner nhân vật này !

Will - Turner cuối cùng diễn viên nhân tuyển, nói đến cùng vẫn là muốn xem Jerry - Bruckheimer ý nguyện.

Hoá trang sư vi Matthew xử lý hoàn tóc, đem hắn lưu lên tiếp cận màu đen màu nâu sẫm tóc dài chỉnh tề sơ tại sau đầu, xử lý thành mười bảy thế kỷ điển hình anh thức kiểu tóc.

Matthew đầu trên đây hoá trang cũng đến đây kết thúc, tiếp đi phòng thay quần áo thay quần áo, tại một danh trợ lý hiệp trợ dưới, xuyên lên phi thường hợp thân hí phục, sau đó đi lên giày, khấu hảo cổ tay áo, đứng ở cao hơn một người trước mặt gương.

Hắn tạo hình cùng trong ấn tượng tiểu thợ rèn loại hình, khí chất lại hoàn toàn bất đồng, cả người có vẻ muốn càng thêm cường hãn, lại mang theo một điểm England thân sĩ phong cách.

“Không sai......” Helen - Hermann kề sát qua, xuyên thấu qua hoá trang kính lên lên xuống xuống cẩn thận đánh giá Matthew một phen, dặn dò nói,“Lần này mang trang thời gian kịch tổ yêu cầu từ nhân vật trong kịch bản lựa chọn sử dụng một đoạn tự do phát huy, cầm ra ngươi am hiểu nhất !”

Lần đầu thử vai sau khi kết thúc, Matthew liền lấy đến Will - Turner nhân vật kịch bản, gần nhất nghiên cứu qua rất nhiều lần, cũng làm đủ chuẩn bị.

“Yên tâm.” Matthew có vẻ rất có tin tưởng.

Bởi lần này thử vai là tự do phát huy, thượng chu kịch tổ khiến hắn đến qua một lần, câu thông qua thử vai cần trang phục cùng đạo cụ.

Hắn rời đi trước mặt gương, đi đến cửa phụ cận, Helen - Hermann mở ra hắn đặt ở nơi này dải dài hình ba lô, từ giữa lấy ra Matthew luyện tập đấu kiếm khi sử dụng bội kiếm, giao đến Matthew trong tay.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 197: Hoa Thức Kiếm Thuật Cách Đấu

Đứng ở phòng thử vai phía trước màn ảnh, Matthew trong mắt không có máy quay phim, cũng không có phụ trách tuyển diễn viên sự vụ tạp tư đạo diễn, thậm chí ngay cả Jerry - Bruckheimer cũng không có, hắn chính là Will - Turner, một lấy rèn sắt mà sống, lại tỉ mỉ luyện tập kiếm thuật thợ rèn.

Bởi thử vai có thể chọn lựa nhân vật trong kịch bản đoạn tự do phát huy, vô luận là tạp tư đạo diễn, vẫn là Jerry - Bruckheimer, tất cả đều không có lên tiếng.

“Ngươi hảo, tiên sinh.” Matthew một tay cầm kiếm, làm một tiêu chuẩn England thân sĩ lễ, từ năm trước bắt đầu liền tại luyện tập England khẩu âm, giờ khắc này càng là hạ bút thành văn,“Ta lấy đến ngươi muốn kiếm !”

Đan từ trên khẩu âm phán đoán, hắn dứt khoát giống như là tại London lớn lên nhân.

Matthew đem kia đem chế tác tinh xảo bội kiếm bưng ở trong tay, bởi vì là một người kịch một vai, đối diện không có khả năng có người tiếp kiếm, hắn rút ra bội kiếm, nói,“Lưỡi kiếm là toàn vật liệu thép chất, chuôi kiếm xử khảm nạm Hoàng Kim.”

Một đoạn này hắn luyện tập qua vô số lần, trọng yếu nhất là kế tiếp muốn làm , bình thường diễn viên không trải qua trường kỳ đại lượng luyện tập mà nói, căn bản không có khả năng làm đến, mà kịch tổ xác định Will - Turner nhân vật này, trước sau cũng liền hơn một tháng thời gian, chính thức đối ngoại chiêu mộ diễn viên, mới nửa tháng nhiều một ít, mặt khác những người đó căn bản không có khả năng giống hắn như vậy tác tệ, từ năm trước bắt đầu liền tại vì lần này thử vai làm chuẩn bị, càng là kiên trì không ngừng luyện tập đấu kiếm.

Hắn cùng Helen - Hermann tiền kỳ làm đại lượng công tác, càng là nhằm vào Jerry - Bruckheimer tiến hành kết hợp qua lại thực tế phân tích, Jerry - Bruckheimer là một điển hình thương nghiệp điện ảnh chế tác nhân, đầu tiên coi trọng khẳng định không phải kỹ xảo biểu diễn, bằng không hắn khởi xướng phim trong, cũng sẽ không khiến Ben Affleck, Liv - Tyler, Josh - Hartnett cùng Kate - Beckinsale công nhận mặt than đảm đương nhân vật chính .

“Thanh kiếm này......” Matthew tay phải ném lên bội kiếm, bội kiếm tại sạch sẽ lưu loát dạo qua một vòng, vững vàng dừng ở tả quyền bên trên, tay trái quyền đầu chống đỡ chuôi kiếm cùng lưỡi kiếm kết hợp bộ, chuôi kiếm cùng lưỡi kiếm như là không thiên bình như vậy, treo ở trên tay. Hắn còn nói thêm,“Chuôi kiếm cùng lưỡi kiếm chiều ngang giống nhau, trọng lượng cơ bản tương đương, chuẩn tướng các hạ nhất định sẽ hài lòng .”

Jerry - Bruckheimer không có ngẩng đầu nhìn Matthew, chỉ là nhìn trước mặt máy theo dõi, hắn nhớ rõ Matthew - Horner, Black Hawk Down trung đóng vai Huth trung sĩ diễn viên, một thân thủ linh hoạt, chuyên nghiệp cố gắng trẻ tuổi diễn viên.

Khi đó hắn tại Morocco xem qua vài lần hiện trường quay chụp, cũng cùng kịch tổ quân sự cố vấn trao đổi qua, Matthew - Horner là kịch tổ toàn bộ diễn viên trung, tiếp cận nhất quân nhân một.

Liên Ridley - Scott cái loại này lão đạo diễn, cũng đối với hắn khen không dứt miệng.

Duy nhất chỗ thiếu hụt, chính là văn hí thoáng yếu một điểm.

Hôm nay xem ra, Matthew - Horner văn hí cũng không so quay chụp Black Hawk Down khi có quá mức rõ ràng tiến bộ, nhưng thân thủ vẫn là giống nhau linh hoạt.

Đương nhiên, Will - Turner loại này lấy đùa giỡn soái phẫn khốc vi chủ nhân vật, cũng không cần bao nhiêu hảo kỹ xảo biểu diễn.

“Ta mỗi ngày luyện kiếm ba giờ......”

Trước màn ảnh, Matthew đã kết thúc văn hí biểu diễn, bắt đầu chính mình trọng điểm muốn đột xuất bộ phận,“Là vì tại gặp hải tặc thời điểm, có thể xử lý hắn !”

Cuối cùng một câu giọng England xuất khẩu, hắn hướng phía trước đạp ra một bước, trong tay bội kiếm như thiểm điện đâm ra, giống như độc xà như vậy, mà một kiếm này nhắm ngay chính là máy quay phim màn ảnh......

Tuy rằng đối diện không có địch nhân, nhưng Matthew chuẩn bị đầy đủ, động tác thuần thục, trong tay bội kiếm phối hợp linh hoạt đa biến cước bộ, chọn, thứ, khảm, đương đẳng các loại động tác cơ hồ ngoạn ra hoa đến.

Vị kia chỉ bảo hắn kiếm thuật giáo luyện, sớm thoát ly chức nghiệp đấu kiếm nhiều năm, còn tại [ Zoro mặt nạ ] động tác chỉ đạo tổ hỗn qua, minh bạch một diễn viên luyện tập bội kiếm, cần là cái dạng gì kiếm thuật.

Hắn dạy cho Matthew kiếm thuật, càng thêm chú trọng chiêu thức xinh đẹp, mà không phải thực chiến.

Matthew từ năm trước liền bắt đầu luyện tập kiếm thuật, dù cho hiện tại không có nhân đối chiến, chính mình một người đối với không khí, cũng như là bán kỹ năng cao thủ như vậy, đùa giỡn được phấn khích tuyệt luân.

Thực ra không chỉ Đông Phương có vũ thuật loại này kỳ lạ tồn tại, Tây phương đồng dạng cũng có, giống như Jack - trần chính là gánh hát xuất thân, bắt đầu “Đánh võ phiến” Trên thực tế là xiếc ảo thuật như vậy, Tây phương cũng có cùng loại biểu diễn truyền thừa, cùng loại đánh kỹ năng bán nghệ loại này ngoạn ý, tại đông tây phương đồng dạng thịnh hành qua.

Bất quá đến hiện tại, loại này đánh kỹ năng bán nghệ trực tiếp di thực đến càng hiện đại văn nghệ trên vũ đài -- điện ảnh !

“Có ý tứ a......” Tạp tư đạo diễn nói thầm một câu.

Vị này thử vai diễn viên rất đặc biệt, văn hí cùng võ hí các đến một đoạn, văn hí nhìn chung mà nói có thể, không tính là bao nhiêu xuất sắc, võ hí liền bất đồng , này rõ ràng chuyên môn luyện qua a, còn không phải lâm thời chộp tới ngắn ngủi luyện dưới, mà là kinh lịch qua trường kỳ chuyên nghiệp hóa huấn luyện.

Jerry - Bruckheimer liền ngồi tại tạp tư đạo diễn bên cạnh, tự nhiên nghe được hắn nói thầm, bất quá ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm máy theo dõi màn hình: Này Matthew - Horner thật đúng là có thể cho nhân kinh hỉ a.

Black Hawk Down quay chụp thời điểm, hắn là kịch tổ quân sự tố dưỡng tối cao diễn viên, mà hiện tại này đoạn kiếm thuật cách đấu, quả nhiên là động tác linh hoạt, bóng kiếm như hoa, nhanh chóng như gió......

Đặc biệt là dùng máy quay phim màn ảnh quay chụp xuống dưới sau, kết hợp Matthew - Horner mạnh mẽ dáng người, cường tráng soái khí khuôn mặt cùng tràn ngập chính khí thần tình, cho hắn một loại nói không nên lời cảm giác,

Nhưng hắn xác định, đây là một loại khiến hắn hưng phấn cảm giác.

Năm đó hắn đi qua [ Zoro mặt nạ ] quay chụp hiện trường, chỉ xem Matthew - Horner đùa giỡn này đoạn hoa thức cách đấu kiếm thuật, đừng nói biểu diễn Zoro Antonio - Banderas , ngay cả đảm nhiệm Antonio - Banderas kiếm thuật thế thân đặc kĩ diễn viên, cũng cùng trước màn ảnh Matthew - Horner có chênh lệch.

Jerry - Bruckheimer kinh nghiệm phong phú, lập tức liên tưởng đến đang tại trù bị phim, này hoàn toàn có thể trở thành [ Cướp biển vùng Caribbean ] một bán điểm.

Matthew - Horner vốn bề ngoài điều kiện liền hảo, thân thủ lại như thế xinh đẹp, đối với một bộ thuần túy thương nghiệp giải trí điện ảnh đến nói, tuyệt đối có giúp ích.

Vấn đề là hắn văn hí cùng kỹ xảo biểu diễn, hay không sẽ bị Johnny - Depp quá mức áp chế?

Lập tức, Jerry - Bruckheimer chính mình liền lắc đầu cười, nhân vật này thiết lập, vốn chính là anh tuấn lại thân thủ không sai kiếm thủ, kỹ xảo biểu diễn cũng không phải hàng đầu nhân tố, huống chi Matthew - Horner văn hí biểu diễn cũng không tính rất kém cỏi, song phương đã hợp tác qua một lần , tuyệt đại bộ phận thời gian, Matthew - Horner kỹ xảo biểu diễn đều tại tuyến.

Kỹ xảo biểu diễn tại tuyến lại bề ngoài điều kiện không sai diễn viên, Hollywood có rất nhiều, nhưng đem kiếm thuật cách đấu luyện như vậy xinh đẹp , đã ít lại càng ít.

Máy theo dõi hình ảnh trong, Matthew - Horner ngừng lại, Jerry - Bruckheimer ngẩng đầu, nhìn vị này coi như quen thuộc diễn viên, trong lòng cũng tại tính toán, lấy Black Hawk Down cùng tuyên truyền khi tình huống đến xem, nếu sử dụng Matthew - Horner mà nói, phiêu lưu hẳn là không lớn, bán điểm lại có thể tăng nhiều.

Hắn mở miệng hỏi,“Matthew, ngươi luyện tập qua kiếm thuật cách đấu?”

Nghe được Jerry - Bruckheimer hỏi, Matthew vội vàng nói,“Luyện qua một đoạn thời gian Âu thức đấu kiếm, lúc ấy chính là cảm giác giáo luyện đùa giỡn xinh đẹp, cho nên cùng luyện luyện.”

“Ta nhớ rõ ngươi luyện tập qua quyền kích đi?” Jerry - Bruckheimer xác nhận chính mình không có nhớ lầm, nói,“Ngươi hứng thú rất rộng rãi a.”

Matthew cười nói,“Ta trời sinh hiếu động, bao giờ cũng là im lặng không xuống dưới.”

Jerry - Bruckheimer gật gật đầu,“Ân, ta nhớ rõ quay chụp Black Hawk Down khi, ngươi tại trường quay còn kiên trì kiện thân.”

Bên cạnh, tạp tư đạo diễn nghe Jerry - Bruckheimer cùng Matthew nói chuyện phiếm thức đối thoại, biết nhà mình lão bản khả năng là tướng trung này đến từ Thiên Sứ trù tính công ty diễn viên .

Này tuổi trẻ diễn viên ưu điểm phi thường đột xuất, nếu người làm chủ là chính mình, chỉ sợ cũng sẽ tuyển hắn đi?

Jerry - Bruckheimer kết thúc cùng Matthew nói chuyện phiếm thức đối thoại, chỉnh chỉnh thần sắc, nói,“Ngươi lấy đến nhân vật kịch bản , nói nói Will - Turner nhân vật này đi.”

Matthew có thể nhìn ra đến, Jerry - Bruckheimer có điểm bị đả động , nhưng loại này đối với nhân vật lý giải cũng rất trọng yếu, nếu diễn viên nhận tri trung nhân vật, cùng phim thiết lập chênh lệch quá xa, không thể nghi ngờ sẽ đại đại giảm phân, trực tiếp bị đào thải ra cục cũng không phải không có khả năng.

May mà hắn xem qua hệ liệt ba bộ khúc, đối Will - Turner có càng toàn diện nhận tri, lập tức nói,“Will - Turner là một vị chính trực, thiện lương trẻ tuổi nhân; Đối tình yêu trung trinh, chuyên nhất. Nhân Jack - Sparrow thuyền trưởng mà bị cuốn vào một hồi hải tặc mạo hiểm lịch trình......”

Matthew thoáng hồi ức, còn nói thêm,“Hắn ngay từ đầu không khỏi có điểm khô khan, lại tại không ngừng trưởng thành. Will chăm chú, trung thành. Sau này, hắn đột nhiên phát hiện chính mình bắt đầu vừa làm người ta hưng phấn lại tràn ngập nguy hiểm mạo hiểm lịch trình. Đối Will đến nói, đây là một lần trưởng thành trung thể nghiệm.”

Jerry - Bruckheimer nhìn Matthew, cũng không có nói, lại từ hắn trong lời, phảng phất thấy được một sinh động hình tượng.

“Will tại khuyết thiếu phụ ái điều kiện dưới lớn lên, cho nên hắn tất yếu lấy bên cạnh nhân vi tấm gương.” Matthew vừa nghĩ chính mình nhìn thấy nhân vật kịch bản, vừa nói,“Hắn tại Hoàng gia hải cảng tấm gương chính là kia vài hải quân quan quân. Đương Will cùng Jack đi đến cùng nhau khi, Jack khiến Will biết như thế nào làm một nam nhân, hắn khiến hắn hiểu được không thể mù quáng thờ phụng nào đó ngu xuẩn quy tắc, một nam nhân tất yếu làm ra quyết định của chính mình, hẳn là ở trong sinh hoạt theo đuổi thứ mình muốn.”

Matthew ngừng lại, nhìn về phía Jerry - Bruckheimer, Jerry - Bruckheimer nói,“Có thể .”

Hắn bên cạnh tạp tư đạo diễn lập tức nói tiếp,“Matthew - Horner tiên sinh, của ngươi thử vai đến đây kết thúc, thử vai kết quả chúng ta sẽ ở tuần này bên trong thông tri ngươi.”

“Hảo.” Matthew thu hồi chính mình bội kiếm, lại đi một England thân sĩ lễ, vẫn là dùng England cường điệu nói,“Cám ơn.”

Từ tiến vào phòng thử vai, hắn nói tất cả đều là loại này khẩu âm, Will - Turner thiết lập trung là người Anh hậu đại.

Nhìn Matthew rời đi phòng thử vai, tạp tư đạo diễn đối Jerry - Bruckheimer nói,“Ta cảm giác Matthew - Horner không sai.”

“Không cần sốt ruột xác định.” Jerry - Bruckheimer nghĩ nghĩ, nói,“Đợi sở hữu thử vai hoàn thành lại nói.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 198: Thành Công Cầm Xuống

Kết thúc thử vai, tẩy trang xong đổi về chính mình quần áo, Matthew cùng Helen - Hermann cùng nhau ly khai Disney nhà sản xuất, bọn họ đều rất rõ ràng, tại Will - Turner mang trang thử vai kết thúc phía trước, kịch tổ không có khả năng cấp thông tri, may mà cũng không cần đợi lâu lắm.

“Ta vừa được đến một tin tức.”

Helen - Hermann cũng không có nhàn rỗi, trở về trên xe, đối Matthew nói,“Geoffrey Rush tiếp nhận kịch tổ mời, rất có khả năng biểu diễn đại nhân vật phản diện Barbossa thuyền trưởng.”

Matthew tại từ David - Astor chỗ đó lấy đến băng ghi hình thượng, từng nhìn đến tên này,“Là mấy năm trước Oscar ảnh đế sao?”

“1997 năm Oscar ảnh đế.” Helen - Hermann đơn giản nói,“Hollywood có danh kỹ xảo biểu diễn phái.”

“Nga......” Matthew chỉ là gật gật đầu, hắn đối với này cá nhân cũng không quen thuộc,“Quản hắn nhân vật phản diện là ai, ta hiện tại chỉ quan tâm có thể hay không lấy đến Will - Turner nhân vật này.”

Helen - Hermann nghĩ nghĩ, cũng là như vậy đạo lý, nếu Matthew lấy không được Will - Turner, một Oscar ảnh đế gia nhập, hay không sẽ áp súc hắn tiền lương không gian, căn bản không có thảo luận ý nghĩa.

Này mấy vẫn là đợi thử vai có xác định tin tức về sau lại nói.

“Trợ lý ngươi có thích hợp nhân tuyển sao?” Helen - Hermann còn nói thêm,“Muốn hay không ta giúp ngươi thông báo tuyển dụng một?”

Matthew lắc đầu,“Không cần.” Hắn khẳng định sẽ không khiến chính mình tư nhân trợ lý cũng đến từ người đại diện phương diện,“Ta đang tại liên hệ.”

Phương diện này có tương đối thích hợp nhân tuyển, tại [ xác ướp trở về ] cùng [ Vua Bọ Cạp ] kịch tổ vì hắn phục vụ qua Milla - vương, Matthew cho nàng đánh qua điện thoại, bất quá nàng tạm thời trở về Anh quốc, còn không xác định hay không sẽ lại đến Los Angeles.

Hắn tưởng tạm thời đợi đã (vân vân), thử vai còn không có tin tức, đẳng xác định có thể lấy đến nhân vật này , nếu Milla - vương cố ý lại hồi Los Angeles phát triển, có thể cùng nàng nói chuyện, nếu không trở lại, mặt khác nghĩ biện pháp tìm một tin cậy điểm nhân tuyển liền là.

Không đến vạn bất đắc dĩ, Matthew sẽ không khiến chính mình tư nhân trợ lý, biến thành người đại diện nhân.

Hắn không có nhận qua cao đẳng giáo dục, lại biết phòng nhân chi tâm không thể không cơ bản đạo lý, hắn luật sư đến từ Helen - Hermann giới thiệu, tạo hình sư đồng dạng là Helen - Hermann đề cử , nếu tư nhân trợ lý cũng cùng Helen - Hermann quan hệ chặt chẽ, có thể tưởng tượng, hắn nhất cử nhất động, Helen - Hermann đều sẽ rõ như lòng bàn tay.

Đây không phải nói hắn muốn nhằm vào Helen - Hermann, mà là cơ bản nhất phòng bị, theo hắn biết, người đại diện liên thủ ngôi sao trợ lý, đem ngôi sao lừa sự tình, tại Hollywood không phải không có.

Trừ tư nhân trợ lý, hiệp trợ xử lý thuế vụ cùng tài vụ kế toán viên cao cấp, Matthew đồng dạng không tính toán khiến Helen - Hermann nhúng tay, thậm chí đẳng có càng thích hợp nhân tuyển mà nói, đổi tạo hình sư cũng không phải không thể.

Vị kia tạo hình sư cũng không phải chỉ vì hắn một người cung cấp phục vụ, hoàn toàn tư nhân tạo hình sư, với hắn mà nói vẫn là rất xa xỉ một ít.

Trở lại Thiên Sứ trù tính công ty, xiếc thú không có lập tức đổi xe rời đi, cùng Helen - Hermann đi nàng văn phòng, hắn có chuyện chuẩn bị hỏi nàng.

“Helen.” Matthew vì chính mình tiếp một chén nước, hỏi,“Ta nghe nói có Thương gia hướng ta phát đại ngôn mời?”

“Không sai.” Helen - Hermann kéo ra ngăn kéo, cầm ra vài phần thư mời, ném vào trên bàn,“Đều là chút phi thường thấp tầng phẩm bài, ngươi chẳng lẽ muốn vi KFC cùng McDonald loại này phẩm bài quay chụp đại ngôn quảng cáo? Này cùng ta đối với ngươi định vị nghiêm trọng không hợp, chờ ngươi lại tiến thêm một bước, sẽ trở thành kéo thấp ngươi cách điệu cấp bậc liên lụy.”

Matthew cầm lấy đến lật lật, xác thật giống Helen - Hermann nói như vậy, đại bộ phận là Bắc Mĩ bên này cấp thấp mắt xích thức ăn nhanh phẩm bài, hoặc là một ít mạc danh kỳ diệu phẩm bài, trong đó còn có cùng loại Ấn Độ thần du loại ngoạn ý, chẳng lẽ là tháng trước tiểu báo hâm nóng hắn nam tính dương cương kinh người mang đến ?

Hắn hiện tại không phải newbie, cũng biết không mấy cái bị vây ở bay lên giai đoạn ngôi sao nguyện ý vì loại này cấp thấp, vẫn là lấy buôn bán rác rưởi thực phẩm vi chủ mắt xích phẩm bài làm đại ngôn.

“Kia liền đều đẩy đi.” Matthew đã qua bức thiết cần tiền đến duy trì cơ bản nhất sinh hoạt giai đoạn ,“Dù sao ta cũng không tưởng tiếp.”

Đây cũng là vì lâu dài càng cao thu nhập suy xét.

Trong ấn tượng, kia mấy nhà mắt xích cửa hàng thức ăn nhanh gièm pha không ngừng, thật ứng đến, kiếm tiền nhiều không đến nơi nào đi, lại sẽ trở thành hắn đi tới trên đường trư đội hữu.

Helen - Hermann tùy tay đem này vài phần thư mời lại ném về trong ngăn kéo, trực tiếp đối Matthew nói,“Có thích hợp ngươi phẩm bài đại ngôn, ta sẽ thông tri ngươi.” Nàng nghĩ nghĩ còn nói thêm,“Tuy rằng ngươi chỉ là một tam tuyến tiểu minh tinh, Hollywood ngôi sao muốn tiếp đến tối đỉnh cấp phẩm bài đại ngôn cũng phi thường khó khăn, nhưng tiếp đại ngôn loại sự tình này, nhất định phải cẩn thận.”

Matthew xem nhẹ những lời khác, hỏi,“Ta bây giờ còn là một tam tuyến ngôi sao?”

“Ngươi cho rằng đâu?” Helen - Hermann nói thẳng,“Trừ một bộ [ Vua Bọ Cạp ], ngươi còn có mặt khác đảm nhiệm qua nhân vật chính điện ảnh sao?[ Vua Bọ Cạp ] Bắc Mĩ một ức dollar, toàn cầu hai ức dollar, xác thật không sai, nghiêm khắc nói lên, ngươi hiện tại bị vây ở tam tuyến thiên thượng vị trí, đã mò đến nhị tuyến cửa, nhưng ngươi cần một bộ khác thành công tác phẩm đến chứng minh chính mình có đủ nhị tuyến kêu gọi lực.”

Nàng lại nhắc nhở Matthew,“[ Vua Bọ Cạp ] hạ tuyến sau, còn có truyền thông chú ý ngươi sao?”

“Không có.” Matthew xòe tay,“Cẩu tử đều thời gian rất lâu chưa cùng ở phía sau gây rối ta .”

Helen - Hermann nói,“Này vừa vặn có thể thuyết minh vấn đề, ngươi đối truyền thông lực hấp dẫn không đủ lớn, truyền thông là tạo tinh trọng yếu con đường.”

“Nếu có thể lấy đến Will - Turner.” Matthew uống sạch trong chén thủy, kéo ra ghế dựa ngồi ở Helen - Hermann đối diện, hỏi,“[ Cướp biển vùng Caribbean ] lại thành công , ta cuối cùng có thể chen vào nhị tuyến đi.”

Helen - Hermann gật đầu,“Tuyệt đối không có vấn đề, nếu của ngươi nhân vật phi thường xuất sắc, toàn cầu box office có thể tuôn ra mười ức dollar, ngươi trực tiếp tiến nhất tuyến cũng không có vấn đề gì.”

Matthew ngẫm lại chính mình kỹ xảo biểu diễn, lại cân nhắc Johnny - Depp cái kia quái ca, dù cho có thể lấy đến Will - Turner, hắn có thể áp chế Jack - Sparrow thuyền trưởng sao? Kỹ xảo biểu diễn phương diện liền đừng nghĩ , tuy rằng Johnny - Depp cũng không phải lấy kỹ xảo biểu diễn xuất sắc trứ danh, nhưng điên điên vui vẻ lại phi chủ lưu Jack - Sparrow thuyền trưởng, dứt khoát chính là vì hắn lượng thân tạo ra.

Trên kỹ xảo biểu diễn, hắn là khẳng định không thể cùng Johnny - Depp hợp lại .

Nghĩ đến đây, Matthew bỗng nhiên cười, thử vai còn chưa xác định thông qua đâu, hiện tại suy xét này mấy, có điểm quá sớm .

Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi Helen - Hermann,“Kia siêu a đâu? Như thế nào trở thành Hollywood cao nhất cự tinh?”

Helen - Hermann tưởng cũng không có tưởng, nói thẳng,“Ngươi đi tìm kiếm dưới Tom - Hanks, Tom - Cruise cùng Julia - Roberts lý lịch đi.”

Matthew nhún vai, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đứng lên nói,“Không có việc khác mà nói, ta đi trước.”

Rời đi Thiên Sứ trù tính công ty, Matthew trực tiếp lái xe trở về nhà, bởi vì hôm nay muốn thử vai, rất nhiều thông lệ hoạt động đều hủy bỏ , trung tâm thể hình bên kia cũng sớm liền chào hỏi sẵn.

Cùng hơn một tháng trước rõ ràng bất đồng, hắn lái xe về trong nhà, mặt sau chưa cùng đến bất cứ cẩu tử hoặc là phóng viên, tựa như Helen - Hermann nói như vậy, tại [ Vua Bọ Cạp ] hạ màn sau, hắn bản thân đối với truyền thông phóng viên lực hấp dẫn cũng không phải đặc biệt đại.

Chung quy nơi này là Los Angeles, ngôi sao thật sự là nhiều lắm.

Matthew phi thường rõ ràng, hắn kế tiếp cần dùng một bộ thành công phim đến củng cố trước mắt địa vị, hơn nữa lại tiến thêm một bước,[ Cướp biển vùng Caribbean ] có thể nói là tốt nhất cơ hội.

Trong ấn tượng, này hệ liệt đại lấy được thành công, liên tục vỗ thật nhiều bộ, giống như đem Johnny - Depp từ một phi chủ lưu, ngạnh sinh sinh phủng vì Hollywood cao nhất cự tinh, chẳng những danh chấn toàn cầu, còn đếm tiền đếm tới tay rút gân.

Này hệ liệt đối với mấy cái nhân vật chính đến nói, dứt khoát chính là máy in tiền bàn tồn tại, chỉ cần hắn có thể lấy đến Will - Turner nhân vật này, tương lai không thể nghi ngờ có bảo đảm, chẳng sợ mặt sau phát triển không thuận lợi, cũng có thể dựa vào này hệ liệt sống bằng tiền dành dụm, hơn nữa phỏng chừng thu nhập cũng tương đương không sai.

Hollywood có câu tục ngữ, muốn kiếm tiền liền đi diễn tục tập.

Nằm nghiêng ở trên sô pha, nhìn trên tường vắt ngang Vua Bọ Cạp dùng kiếm, Matthew không lại suy nghĩ việc này, mang trang thử vai đã kết thúc, hiện tại chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi kết quả.

Hắn tin tưởng chính mình biểu hiện có thể đả động Jerry - Bruckheimer.

Jack - Sparrow thuyền trưởng chính là ẻo lả, phong cách cũng không âm không dương, xác thực điểm đến nói càng âm nhu một ít, Orlando - Bloom khí chất vừa vặn cũng thiên hướng về âm nhu, hai nhân vật rất dễ dàng tạo thành một loại kỳ lạ đồng chất hóa tình huống.

Dù cho không phải hắn như vậy diễn viên, cho dù là tư thâm fan điện ảnh đại khái cũng có thể nghĩ đến, hai nam tính nhân vật chính xuất hiện loại tình huống này, xa không bằng một nhu một cương, một văn một võ đến xuất sắc.

Matthew bản thân cảm giác phân tích rất có đạo lý, hắn này hơn ba năm, đối với diễn viên này chức nghiệp cùng điện ảnh này nghề nhận tri, không thể nghi ngờ thâm nhập rất nhiều.

Chờ đợi thời gian tương đương dài lâu, thử vai khi tạp tư đạo diễn nói là tuần này nhất định sẽ hồi phục, nhưng đến thứ sáu, Matthew còn không có thu đến bọn họ trả lời thuyết phục, cho dù là lấy Matthew tâm tính, đều đợi phải có chút sốt ruột , Helen - Hermann cũng nhờ vào quan hệ hỏi qua, đối phương cấp đáp án là Jerry - Bruckheimer vẫn không có làm quyết định.

Tại Jude Law chủ động rời khỏi thử vai, Tobey - Maguire qua loa tình huống, Matthew cảm giác có chút không quá diệu, cái kia không có tiếng tăm gì Christopher - Masterson sẽ không trở thành cuối cùng kẻ thắng đi?

Nói như vậy, hắn thật vất vả thúc đẩy Orlando - Bloom cùng Stephen - Sommers thông đồng thành gian, chẳng phải là tiện nghi người khác?

May mà này xấu nhất tình huống không có phát sinh, thứ sáu buổi chiều tiếp cận bốn điểm, Matthew tiếp đến kịch tổ tạp tư đạo diễn tự mình đánh qua đến điện thoại, điện thoại chỉ có một hạng nội dung, hắn thông qua thử vai, thành công lấy xuống Will - Turner này một nhân vật !

Matthew thở dài một hơi, chỉ cảm thấy ngày sau có bảo đảm, mà là sống được tiêu sái dễ chịu bảo đảm.

Đương nhiên, hắn sẽ không bởi vậy liền không có tiến tới tâm.

Theo sau, Matthew lại tiếp đến Helen - Hermann điện thoại, Helen - Hermann sẽ từ thứ hai tuần sau bắt đầu, cùng [ Cướp biển vùng Caribbean ] bàn bạc hắn diễn viên hiệp ước.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 199: Cát Xê Tăng Vài Lần

Tân một tuần bắt đầu sau, Helen - Hermann liền tiến đến [ Vua Bọ Cạp ] kịch tổ tại Walt Disney tổng bộ văn phòng, cùng Jerry - Bruckheimer triển khai đàm phán, Matthew đương nhiên sẽ không đi loại này khả năng xuất hiện ngôn từ giao phong nơi, chỉ cần chờ đợi cuối cùng kết quả liền là.

Tuy rằng Jerry - Bruckheimer là kim bài người sản xuất,[ Cướp biển vùng Caribbean ] cũng là nghiệp nội đứng đầu đại chế tác, nhưng nên tranh thủ Helen - Hermann khẳng định sẽ vì hắn tranh thủ.

Người đại diện cũng là hắn cùng kịch tổ ở giữa một đạo giảm xóc.

Helen - Hermann cũng cùng hắn để lộ qua,[ Vua Bọ Cạp ] vừa hạ màn không lâu, có Bắc Mĩ một ức dollar, toàn cầu hai ức dollar box office đặt ở nơi này, hắn này tuyệt đối nam chính biểu diễn tân tác thù lao, như thế nào cũng sẽ không rớt xuống bảy con số.

Matthew tắc hẹn nhân tại Thiên Sứ trù tính công ty tà đối diện quán cà phê gặp mặt, hôm nay lấy đến Will - Turner này một nhân vật , hắn cũng chuẩn bị vì chính mình xem xét một trợ lý, thượng chu Milla - vương từ London quay trở về Los Angeles, cùng hắn liên hệ qua sau, đồng ý hôm nay gặp mặt nói chuyện.

“Chúng ta hợp tác qua hai lần .”

Quán cà phê bên trong, Matthew nhìn bàn bên kia Milla - vương nói,“Milla, ta cũng muốn tìm một quen thuộc nhân, tin cậy nhân, trừ ngươi, ta tưởng không đến càng tốt nhân tuyển .”

Milla - vương không nói gì, rõ ràng đang suy xét Matthew mà nói, nàng không chỉ tại một kịch tổ đãi qua, cấp không thiếu diễn viên đảm nhiệm qua lâm thời trợ lý, luận lên tật xấu cùng ham thích cổ quái, Matthew tuyệt đối là ít nhất một, cũng là đối với hắn ôn hòa nhất một.

Matthew hỏi,“Ngươi hiện tại có công tác?”

“Ân.” Milla gật gật đầu, nói,“Tạm thời tại Stephen - Sommers [ Van Helsing ] trong kịch tổ đương tạp vụ công.”

Cùng diễn viên trợ lý như vậy, đây đều là kịch tổ nội địa vị tương đối thấp, thu nhập cũng không rất lý tưởng chức vị.

“Nói một chút của ngươi đãi ngộ đi.” Matthew biết đây mới là mấu chốt sở tại,“Tiền lương 2500 dollar, cuối năm song lương, tương lai ngươi muốn gia nhập hành nghiệp hiệp hội mà nói, nhập hội phí dụng do ta đến gánh vác.”

Như vậy đãi ngộ tại Hollywood ngôi sao tư nhân trợ lý trong, chỉ có thể tính bình thường tiêu chuẩn, bất quá so Milla - vương tại [ xác ướp trở về ] cùng [ Vua Bọ Cạp ] khi thu nhập cao nhiều.

Matthew không có khả năng đi lên liền khai ra lương cao, khẳng định muốn lưu ra tương lai trướng lương không gian, hơn nữa hắn tìm trợ lý là điển hình thương nghiệp hành vi, cũng không phải làm từ thiện.

“Ta muốn hỏi một chút.” Milla tựa hồ có chút động tâm, hỏi,“Ta là tại ngươi quay chụp phim mới trong lúc đảm nhiệm của ngươi tư nhân trợ lý sao?”

“Không phải.” Matthew giải thích nói,“Ta tại tìm một danh trường kỳ tư nhân trợ lý, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cũng sẽ không xui xẻo xong đời, này phân công tác ngươi có thể trường kỳ làm xuống đi.”

Milla - vương nghĩ nghĩ, vẫn là không có làm quyết định, nói,“Matthew, ta cần suy xét một chút.”

Matthew rất có kiên nhẫn, hỏi,“Lúc nào có thể cho ta trả lời thuyết phục?”

Nếu nàng cho rằng không thích hợp, hắn cũng hảo đi thông báo tuyển dụng người khác.

“Ba ngày.” Milla - vương dựng thẳng lên ba căn đầu ngón tay,“Nhiều nhất sẽ không vượt qua ba thiên.”

“Có thể.” Matthew gật đầu đồng ý.

Hai người nói chuyện bất quá nửa giờ, Milla - vương liền chủ động cáo từ , Matthew theo sau đi một chuyến diễn viên công hội, tục giao sang năm hội phí, chút tiền ấy đối với hắn hiện tại đến nói không tính nhiều, lại là tất yếu giao nộp , diễn viên công hội vi thành viên duy hộ hợp pháp quyền lợi, lại cung cấp rất nhiều tiện lợi, giao nộp hội phí tự nhiên cũng là nghĩa vụ.

Giữa trưa, Helen - Hermann đánh qua đến điện thoại, nàng cùng Jerry - Bruckheimer đàm phán tương đối thuận lợi, song phương cơ bản đạt thành nhất trí, còn có một ít tương đối tiểu điều khoản, muốn tại buổi chiều cùng một vị khác người sản xuất đàm, phỏng chừng hôm nay liền có thể đàm phán ổn thỏa hợp đồng.

Này cũng cùng Matthew cùng Helen - Hermann đối với chính mình định vị rõ ràng, kịch tổ phương diện dự toán tương đối sung túc có quan hệ.

Đã đàm phán ổn thỏa sự hạng trung, hàng đầu tự nhiên là thù lao, hắn biểu diễn Will - Turner thù lao so [ Vua Bọ Cạp ] trực tiếp phiên bốn lần, đạt tới hai trăm vạn dollar.

Thù lao lại vẫn là phân ba lần thanh toán, trừ công hội cứng nhắc quy định mức ngoại, không đề cập bất cứ hậu kỳ phân thành.

Lại có chính là kia vài tỷ như độc lập hoá trang gian linh tinh thông lệ điều khoản , như vậy Hollywood phim thương mại kịch tổ đều sẽ không tại ăn mặc nơi ở phương diện cùng an toàn bảo đảm phương diện làm khó dễ diễn viên, này mấy đều cùng hắn phim song nam chủ chi nhất địa vị tương phù hợp.

Mặt khác, Helen - Hermann còn tranh thủ đến tại phim tuyên truyền áp phích cùng đầu phim cuối phim phụ đề đẳng phương diện thẩm xem đề nghị quyền, dựa theo nàng thuyết pháp, phim có tam đại nhân vật chính, còn có một Oscar ảnh đế, tuyên truyền đẳng tài nguyên phân phối khẳng định sẽ xuất hiện tương đối kịch liệt tranh đoạt, phương diện này quyền lực tất yếu tranh.

Nhìn chung mà nói, Matthew phương diện này không có nói cái gì quá phận điều kiện, chung quy hắn già vị đặt ở nơi này, cũng không có bao nhiêu tư bản yêu cầu càng nhiều.

Ngoài những thứ đó ra, Helen - Hermann còn nói cho hắn hai điều tin tức: Một là kịch tổ chính thức xác định nữ chính, do mười bảy tuổi Anh quốc nữ diễn viên Keira - Knightley biểu diễn Elizabeth - Swan; Hai là nàng nghe được Johnny - Depp thù lao, là Matthew năm lần, chỉnh chỉnh một ngàn vạn dollar.

Cái giá này ngược lại cũng bình thường, Matthew không cảm giác ngoài ý muốn, Johnny - Depp hôm nay không tính là nhất tuyến, nhiều nhất cũng chính là nhị tuyến thiên thượng vị trí, bất quá hắn rất ít biểu diễn thuần túy thương nghiệp giải trí điện ảnh, qua lại thù lao căn bản không đạt được ngàn vạn dollar đẳng cấp, tối cao cũng bất quá là năm trăm vạn dollar, phỏng chừng kịch tổ vì đả động Johnny - Depp, cố ý khai ra một giá cao.

Nữ chính phương diện, bởi kịch tổ vừa xác định Keira - Knightley này nhân tuyển, thù lao tự nhiên không thể nào nói đến, Matthew nhàn rỗi không có việc gì, chính mình đoán mò một chút, cho dù là tối lạc quan tính toán, Keira - Knightley thù lao cũng sẽ không vượt qua hắn.

Hắn nhớ rõ Keira - Knightley có bộ điện ảnh cùng [ Vua Bọ Cạp ] không sai biệt lắm cùng thời gian đoạn phát hành, tên phim giống như gọi [ giống Beckham như vậy đá bóng ], Bắc Mĩ box office cũng quá ngàn vạn dollar.

Bất quá Hollywood nam nữ đồng công bất đồng thù là phổ biến tồn tại tưởng tượng, nàng thù lao không có khả năng rất cao.

Hôm đó buổi chiều, Helen - Hermann cùng kịch tổ triệt để đàm phán ổn thỏa Matthew diễn viên hợp đồng, thứ ba buổi sáng, nàng liền cùng Matthew hiệp đồng Wilson luật sư cùng nhau, đuổi tới Disney tổng bộ đại lâu văn phòng trung, cùng [ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ ký kết về Will - Turner diễn viên hợp đồng.

Matthew cũng chính thức trở thành [ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ một thành viên.

Dựa theo hợp đồng quy định, hắn từ tháng bảy bắt đầu, liền muốn tiến vào kịch tổ, tham gia tất yếu quay chụp chuẩn bị công tác.

Vì khiến [ Cướp biển vùng Caribbean ] phát hành khi nhìn qua càng thêm chân thật có thể tin, Jerry - Bruckheimer cưỡng chế yêu cầu sở hữu sắm vai hải tặc cùng Anh quốc hải quân diễn viên đều phải nhận kỳ hạn năm tuần huấn luyện, kịch tổ phương diện mời tới động tác kỹ năng đặc biệt thiết kế sư George - Marshall - Lagoon, kiếm thuật đại sư Robert - Anderson cùng với đệ tử Mark - Ive đẳng nghiệp nội đứng đầu chuyên nghiệp nhân sĩ, thiết kế động tác thư ký trường quay cùng động tác lộ số, hơn nữa toàn bộ hành trình chỉ đạo diễn viên huấn luyện quay chụp.

Matthew cũng đại khái lý giải một phen, Robert - Anderson không vi ngoại giới biết, tại Hollywood trong giới lại là một vị tràn ngập Truyền Kỳ sắc thái kiếm thuật đại sư, đã tại đây nghề trung công tác năm mươi năm,[ Zoro mặt nạ ] quay chụp phía trước, chính là do hắn huấn luyện Antonio - Banderas, Catherine - Zeta - Jones cùng một đám đặc kĩ diễn viên, cuối cùng bày biện ra hiệu quả hiện rõ ràng.

Hắn cũng là Matthew phía trước vị kia kiếm thuật giáo luyện từng đầu.

Tuy rằng đương đại kiếm thuật cùng tại thể dục thi đấu trông được đến như vậy, cần rất cao kỹ xảo cùng tinh chuẩn động tác, cùng điện ảnh trung xuất hiện đánh nhau trường hợp một trời một vực, nhưng bất luận tại màn ảnh trong ngoài, đều cần nắm giữ nhất định cơ bản công, tỷ như như thế nào cầm kiếm, như thế nào tiến công cùng phòng thủ đợi đã (vân vân), này mấy chính là Robert - Anderson sở muốn truyền thụ nội dung.

Này mấy cũng chính là Matthew huấn luyện chủ yếu nội dung.

Hắn tin tưởng đẳng huấn luyện bắt đầu, sẽ so với mặt khác diễn viên càng nhanh tiến vào trạng thái.

Cùng kịch tổ ký kết hợp đồng cùng ngày, Matthew cũng được đến Milla - vương hồi phục, Milla - vương tỏ vẻ nguyện ý đảm nhiệm hắn tư nhân trợ lý, bất quá muốn chờ vài ngày, nàng trước mắt còn tại [ Van Helsing ] kịch tổ công tác, cần từ thôi chức vụ giải quyết hoàn giao tiếp.

Matthew cũng không sốt ruột, khiến Milla - vương 7 tháng phía trước đến hắn nơi này báo danh là có thể.

Nhìn thấy Matthew chính mình tìm một danh trợ lý, Helen - Hermann không có nhiều lời nói, nàng như vậy người thông minh, tự nhiên có thể đoán được chút gì.

Rời đi Disney tổng bộ đại lâu về trong nhà, Matthew tâm tình tương đương không sai, nghĩ có phải hay không làm party chúc mừng một chút? Tiếp nhớ tới chuyện tốt như vậy hẳn là trước thông tri Britney, lập tức đánh nàng dãy số, nhưng mãi cho đến tự động cắt đứt, bên kia cũng không ai tiếp nghe.

Gần nhất trong khoảng thời gian này, loại tình huống này dần dần trở thành vẻ bình thường, hắn cùng Britney thông điện thoại tần suất tại hạ thấp, có đôi khi ba bốn ngày tài năng đả thông một lần, hơn nữa Britney kết thúc hải ngoại tuyên truyền thông cáo sau, không có hồi Los Angeles, trực tiếp đi Nashville, bắt đầu vi tân lưu động liveshow làm chuẩn bị.

Matthew cũng cảm giác giữa hai người ra một điểm vấn đề, bất quá gần nhất vẫn bận rộn [ Cướp biển vùng Caribbean ] thử vai, cũng không thời gian đi Nashville.

Này nửa năm qua, hắn cùng Britney gặp mặt số lần quá ít .

Theo sau, hắn lại cấp Britney đánh mấy cái điện thoại, cũng phát tin nhắn, bên kia vẫn không có bất cứ phản ứng.

Matthew cũng không có mở party tâm tình, dứt khoát gọi điện thoại đính đi Nashville vé máy bay, thừa dịp bây giờ còn không cần đi [ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ, qua xem xem Britney.

Buổi tối tám giờ hơn thời điểm, hắn thu đến Britney phát tới được một tin nhắn: Ta đang vì liveshow phong bế huấn luyện, không có phương tiện tiếp nghe điện thoại.

Matthew lập tức biên tập tin nhắn hồi phục, nói cho Britney, hắn thứ năm sẽ cưỡi chuyến bay tiến đến Nashville.

Hắn cố ý cấp Helen - Hermann đánh điện thoại, nói cho chính nàng hành trình, để tránh có cái gì đột phát sự kiện tìm không thấy nhân, Helen - Hermann biết hắn cùng Britney quan hệ, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là dặn dò hắn tháng bảy phía trước nhất định phản hồi Los Angeles, không cần trì hoãn bình thường công tác.

Thứ năm sớm, Matthew liền tại Los Angeles quốc tế trên sân bay phi cơ, chạy tới toàn mĩ nổi tiếng âm nhạc chi đô.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 200: Chuyển Hình Vấn Đề

Ở Cumberland bờ sông Nashville là bang Tennessee thủ phủ, toàn mĩ lưu hành âm nhạc đặc biệt là nông thôn âm nhạc thánh địa , hơn nữa nơi này có đủ New York cùng Los Angeles này mấy giải trí trung tâm sở không có im lặng bầu không khí, không thiếu ca sĩ tại phát hành album hoặc là tổ chức lưu động liveshow phía trước, đều sẽ đến bên này ở một đoạn thời gian, tích tụ càng nhiều năng lượng.

Bởi vì Britney quan hệ, Matthew đến qua Nashville không chỉ một lần, nhưng cùng vài lần trước đến Nashville bất đồng, đi đến Nashville đêm đó, hắn lấy xuống Will - Turner sau hảo tâm tình biến mất vô tung vô ảnh, Britney rút thời gian đi ra thấy hắn một mặt, đưa ra chia tay.

Đây không phải bởi vì hai người có ai xuất quỹ hoặc là bên thứ ba tham gia, hoàn toàn là vì thời gian cùng cự ly quan hệ, một năm xuống dưới hai người gặp mặt đều không đến mười lần.

Matthew nếm thử qua giữ lại, lại không có hiệu quả, có lẽ là hai năm nay hắn không ngừng nhắc nhở cùng dẫn đường quan hệ, Britney xa so hai năm trước thành thục, bất quá giữa hai người không có khắc khẩu, bọn họ không có mâu thuẫn, cũng không có làm bất cứ xin lỗi đối phương sự tình, nói không làm được tình lữ còn có thể đương bằng hữu có lẽ có chút khoa trương, cũng sẽ không biến thành địch nhân.

Lần này gặp mặt không khí coi như là bình thản hữu hảo.

Matthew cũng không nghĩ đến, chính mình bay qua đến thăm Britney, sẽ là kết quả như vậy, nhưng quay đầu ngẫm lại, thực ra cũng không quái Britney, hai người đều có trách nhiệm, tỷ như trò chuyện số lần cùng tần suất hạ xuống thời điểm, khả năng liền ra vấn đề , bất quá hai người cái gì cũng không có làm, có lẽ bất tri bất giác, cảm tình đã tại dần dần chuyển đạm.

Thời gian cùng cự ly là không thể bỏ qua khách quan tồn tại.

Tại hắn còn mang theo chút Đông Phương thức tư duy mặt, có thể giữ lại khẳng định muốn giữ lại, nhưng Tây phương nhân rõ ràng bất đồng, dùng Britney lời đến nói, nếu không có cảm tình, lại ở cùng một chỗ chính là tra tấn, cũng là đối lẫn nhau không phụ trách nhiệm.

Nghe được nàng nói ra lời kiểu này, Matthew ít nhiều có chút vui mừng, Britney hai năm nay tại chính mình ảnh hưởng dưới, vẫn là có rõ ràng biến hóa , này mấy biến hóa cũng là tích cực .

Hai người thuộc về hòa bình chia tay, hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là chờ đợi Britney có thể xuôi gió xuôi nước, trở thành lưu hành nhạc siêu cấp thiên hậu.

Bởi lập tức muốn đi [ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ tiến hành tiền kỳ chuẩn bị, Matthew ngày hôm sau lại thấy Britney một lần, xác định không thể vãn hồi sau, quay trở về Los Angeles, giống hắn người như thế, khẳng định sẽ không bởi vì này chủng sự khóc rống rơi lệ, nhưng trong lòng vẫn là có chút buồn bực.

May mà hắn cùng Britney kết giao hai năm, lại chưa từng có cắm vào qua lẫn nhau sinh hoạt, bởi vì gặp mặt quá ít quan hệ, người biết chuyện đều đã ít lại càng ít.

Matthew bên này, duy nhất người biết chuyện cũng chính là Helen - Hermann.

“Nói cho ngươi một tin tức.”

Helen - Hermann trong văn phòng, Matthew cũng không che giấu trên mặt buồn bực,“Britney theo ta chia tay .”

“Ân.” Helen - Hermann thuận miệng lên tiếng, tựa hồ một điểm đều không ngoài ý muốn,“Hollywood, phân phân hợp hợp rất bình thường.”

Matthew không nói gì, hắn là người bình thường, cũng cần thời gian đến thoát khỏi loại này cảm xúc.

“Xin khuyên ngươi một câu.” Helen - Hermann nói thẳng,“Lần sau lại cùng người kết giao, không cần tìm đương hồng ca sĩ, bọn họ quanh năm suốt tháng, không phải tại đuổi hoạt động, liền tại đang vì hoạt động làm chuẩn bị, so diễn viên bận rộn nhiều lắm.”

Matthew biết Helen - Hermann nói là tình hình thực tế, ngoài miệng lại nói,“Có lầm hay không, ta thất tình , ngươi không an ủi còn chưa tính, còn nói mát.”

Helen - Hermann ngẩng đầu nhìn Matthew,“Ngươi cần ta an ủi sao?” Không đợi Matthew trả lời, nàng liền nói,“Kia hảo, ta cho ngươi một tốt nhất an ủi, ngươi mất đi một cây đại thụ, được đến lại là một mảnh sâm lâm.”

“Ngươi này tính cái gì an ủi.” Matthew đi cho mình vọt một ly trà, đối Helen - Hermann nói,“Ta liền cảm giác, trong lòng giống có cái gì đó ném như vậy.”

Helen - Hermann có điểm giật mình,“Không nghĩ tới ngươi......”

“Nhờ !” Matthew đánh gãy lời của nàng, nói,“Đây là của ta mối tình đầu, mối tình đầu a !”

“Rất nhanh ngươi liền sẽ quên mất .” Helen - Hermann hiếm thấy vẫn đàm luận đề tài này, thực ra nàng mục đích rất đơn giản, khiến Matthew mau chóng hồi phục bình thường, chung quy hắn lập tức liền muốn đi [ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ ,“Hollywood xinh đẹp nữ nhân nhiều lắm, chờ ngươi danh khí lại lớn một chút, rất nhanh liền sẽ quên mất Britney.”

Matthew nhún vai,“Có lẽ đi.”

Helen - Hermann còn nói thêm,“Đừng nói là các ngươi này mấy công tác áp lực đại diễn viên , xem xem hiện nay xã hội, nào nhân kết hôn trước không đàm băng qua vài lần luyến ái?”

Matthew nghĩ nghĩ cũng là, đừng nói tại lão mĩ bên này, từng hắn sinh hoạt quốc gia, còn không phải như vậy?

“Hảo, đừng phát này mấy bực tức .” Helen - Hermann cuối cùng khuyên bảo một câu,“Này không giống như là ngươi.”

Matthew uống một ngụm trà nóng, không có lại nói cái gì.

Qua một hồi lâu, hắn chủ động chuyển đề tài,“Ta tìm đến thích hợp tư nhân trợ lý, ngươi giúp ta định ra một phần hiệp ước, đừng quên thêm bảo mật điều khoản.”

“Ân.” Helen - Hermann đầu tiên là lên tiếng, tiếp lại hỏi,“Có thể tin được không?”

“Hẳn là không thành vấn đề, ngươi cũng nhận thức.” Matthew uống mất trong chén còn lại nước trà, nói,“Milla - vương, chính là tại [ Vua Bọ Cạp ] cùng [ xác ướp trở về ] kịch tổ đảm nhiệm qua ta lâm thời trợ lý cái kia nữ hài.”

Helen - Hermann tựa hồ rất tán thành,“Nàng cũng không tệ lắm, với ngươi cũng hợp tác qua, là thích hợp nhân tuyển.”

Thời gian tới gần giữa trưa, Matthew cũng không có đi, thỉnh Helen - Hermann đi ra ngoài cùng nhau ăn cơm trưa, sau đó chuyên môn đi một chuyến Universal ảnh thành studio khu, thấy Sean - Daniel một mặt, vị này người sản xuất đoạn thời gian trước liên hệ qua Helen - Hermann, muốn mời Matthew biểu diễn hắn đang tại trù bị trung [ Alfie ], lại tại hắn cùng Helen - Hermann thương nghị qua đi, khiến Helen - Hermann lấy muốn quay chụp [ Cướp biển vùng Caribbean ] làm lý do, uyển cự hắn.

Đây là một bộ tình yêu phim hài, cùng trước mắt định vị không hợp, dùng Helen - Hermann lời đến nói, hắn đang đứng ở nhanh chóng bay lên kỳ, phía trước có đầy đủ rộng lớn phát triển không gian, tạm thời căn bản không cần suy xét mở rộng hí lộ cùng chuyển hình đẳng vấn đề, này chẳng những sẽ không mang đến quá lớn giúp, còn sẽ liên lụy hiện tại phát triển thế.

Muốn biểu diễn mặt khác loại hình phim, hoàn toàn có thể đợi hắn trở thành nhất tuyến, chống lại một lần hai lần ăn hành sau, lại mở rộng hí lộ cùng chuyển hình cũng không muộn.

Lấy hắn hiện nay già vị cùng tư bản, căn bản kinh không nổi một lần hơi lớn điểm ăn hành.

Sean - Daniel bị Helen - Hermann uyển cự sau, lại chủ động liên hệ đến hắn, ước hắn tại Universal ảnh thành gặp mặt.

Mặc kệ nói như thế nào, Sean - Daniel đối với hắn không sai, Matthew vẫn là lại đây cùng hắn thấy một mặt.

Tại Universal ảnh thành một gian studio bên trong, Matthew gặp được đang tại trù bị [ Alfie ] Sean - Daniel.

Studio bên trong đang tại bố cảnh thi công, hai người đứng ở cửa, hàn huyên vài câu.

“Sean, Helen không phải cố ý cự tuyệt ngươi.” Matthew đương nhiên muốn chọn xinh đẹp lời nói,“Chúng ta hợp tác qua hai bộ điện ảnh , nếu không phải điều kiện không cho phép, ta đương nhiên hi vọng có thể với ngươi tiếp tục hợp tác đi xuống.”

“Nói như vậy, ngươi thật sự muốn tiến [ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ?” Sean - Daniel hỏi.

Kịch tổ phải đợi đầu tháng bảy mới chính thức công bố diễn viên tin tức, Matthew gật đầu đáp,“Đúng vậy, nam chính chi nhất, từ tháng sau liền muốn tiến tổ làm chuẩn bị, còn muốn đi biển Caribbean địa khu quay chụp.”

Sean - Daniel gật gật đầu,“Lịch phát hành không thích hợp liền không biện pháp .” Hắn chủ động chuyển đề tài, chỉ cách đó không xa một studio nói,“Stephen [ Van Helsing ] kịch tổ ở bên kia trù bị, ngươi muốn qua xem xem sao?”

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Ta qua xem xem đi.”

“Kia hảo.” Sean - Daniel xoay người nhìn nhìn studio bên trong,“Ta liền không qua.”

Cùng Sean - Daniel nói lời từ biệt, Matthew đi đến cái kia studio tiền, cùng cửa công tác nhân viên nói một tiếng, rất thuận lợi tiến vào bên trong, bất quá Stephen - Sommers không ở, nghe nói là đi Đông Âu mấy cái quốc gia khảo sát Ngoại Cảnh , chỉ có nam nữ nhân vật chính đẳng mấy cái chủ yếu diễn viên, đang tại lâm thời cải biến trên sân nhận một ít động tác phương diện huấn luyện.

Matthew cách thật xa, liền thấy được Orlando - Bloom, vừa lúc hắn tại nghỉ ngơi, cũng liền qua đi chào hỏi.

“Hải, Orlando.” Hắn hô.

Orlando - Bloom nhìn thấy Matthew, lập tức đón đi lên,“Matthew, ngươi sẽ không là chuyên môn lại đây xem ta đi.”

“Ngươi còn chưa lớn như vậy mặt mũi.” Matthew giống như là lão bằng hữu như vậy không khách khí,“Ta đến bên này làm việc, thuận tiện lại đây xem xem.”

Hắn vừa mới dứt lời, Orlando - Bloom mặt sau đứng một người đột nhiên nói,“Matthew?”

Nghe được có người kêu hắn, Matthew hướng bên kia nhìn thoáng qua, đó là một rất khỏe mạnh trẻ tuổi nhân, hắn từng tại Neborah trung tâm thể hình bên trong gặp mặt qua vài lần.

“Ngươi hảo, Fox.” Hắn cười nói,“Ngươi như thế nào ở trong này?”

Đây là Neborah trong miệng chân chính kẻ có tiền Fox - Sherman.

“Ta đến bên này tìm người.” Fox - Sherman cũng không che giấu, trực tiếp nhìn về phía sân huấn luyện bên kia, đó là một để màu nâu tóc dài cao gầy nữ nhân.

Matthew cũng mắt nhìn, nhận ra đó là biểu diễn qua [ Trân Châu cảng ] Kate - Beckinsale, cũng là này bộ [ Van Helsing ] nữ chính.

Fox - Sherman cùng Matthew hàn huyên không vài câu, Kate - Beckinsale đi bên kia nghỉ ngơi khu, hắn vội vàng cáo từ đi theo qua.

“Này Fox - Sherman,” Orlando - Bloom nhìn bên kia nói,“Đầu tư Kate - Beckinsale một bộ khác tiểu chế tác, giống như đang tại theo đuổi nàng.”

Matthew gật gật đầu, cũng không phải rất quan tâm này mấy, hỏi,“Gần nhất thế nào? Huấn luyện rất mệt đi?”

Orlando - Bloom nở nụ cười,“Hoàn hảo.” Hắn trong giọng nói có không che được đắc ý,“Nói như thế nào đều là 1 ức 6000 vạn dollar đại chế tác nam chính, rất có đại lượng động tác hí.”

Nói lên chuyện này, hắn đến hiện tại còn cảm giác áy náy, quan tâm hỏi,“Ngươi đâu? Ngươi tìm đến tân công tác sao?”

Matthew suy nghĩ một hồi, hơi chút cân nhắc, nói,“Vừa ký phân tân hiệp ước, Disney [ Cướp biển vùng Caribbean ], hai nam chính chi nhất.”

Orlando - Bloom cũng nghe nói qua này hạng mục, lại không có ý tưởng khác, chỉ vì Matthew cảm thấy cao hứng,“Chúc mừng ngươi !”

Như vậy hắn trong lòng cũng dễ chịu một ít.

Hai người lại hàn huyên vài phút, Matthew thấy bọn họ lại muốn bắt đầu huấn luyện, chủ động cáo từ ly khai.

Hắn hiện tại đã không quan tâm [ Van Helsing ], chỉ suy xét [ Cướp biển vùng Caribbean ].

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 201: Sửa Chữa Động Tác Thiết Kế

Thất Nguyệt một ngày sớm, Matthew liền chạy tới Disney nhà sản xuất, tiến vào thử vai khi đến qua số ba studio, tại công tác nhân viên dẫn dắt dưới, tiến vào một gian phòng thay quần áo, thay kịch tổ tỉ mỉ chuẩn bị tốt huấn luyện phục, một lần nữa trở lại studio trung, đi vào đơn độc cách đi ra huấn luyện quán.

Đại khái thời gian còn tương đối sớm quan hệ, huấn luyện quán bên trong chỉ có ít ỏi mấy người, Matthew không có nhìn thấy nhận thức diễn viên, vòng quanh vượt qua năm trăm bình huấn luyện quán dạo qua một vòng, trước mặt hai lần hắn tham gia quay chụp phía trước chuẩn bị huấn luyện bất đồng, này sân huấn luyện trừ trung gian bằng phẳng mộc sàn ngoại, có chút địa phương còn bố trí cầu gỗ, thạch đầu cùng giả thuyền linh tinh thiết bị, hắn riêng qua xem xem.

Đứng ở một tòa hẹp hòi bên cầu gỗ thượng, Matthew thò tay sờ sờ, xác định đây không phải mộc chế , mà là Hollywood thường xuyên sử dụng nhựa cây tài liệu.

Phía sau, một tóc hoa bạch lão nhân đi tới, nói,“Đây là Polyetylen chế tạo , phi thường bổng một loại tài liệu, cứng cỏi tính rất tốt, nhân bính ở mặt trên không dễ dàng sẽ thụ thương.”

Matthew đánh giá hắn một phen, lão nhân đồng dạng mặc một thân huấn luyện phục, trong lòng lập tức có điều suy đoán, lập tức tự giới thiệu nói,“Ngươi hảo, ta là Matthew - Horner, kịch tổ diễn viên.”

“Ta biết ngươi.” Lão nhân nhìn Matthew nói,“Ta xem qua ngươi mang trang thử vai ghi hình, của ngươi kiếm thuật rất không sai.”

Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng tự giới thiệu,“Ta là Robert - Anderson.”

Matthew lập tức thay một bộ tôn kính bộ dáng, nói,“Của ta kiếm thuật giáo luyện Patrick - Helguera là ngài học sinh.”

Robert - Anderson có chút ngoài ý muốn,“Của ngươi hoa thức kiếm thuật cách đấu là Patrick - Helguera giáo ? Trách không được ta xem động tác lộ số rất nhìn quen mắt.”

Matthew khiêm tốn nói,“Ta chỉ là học điểm da lông.”

Huấn luyện quán lối vào lúc này có người đi đến, Matthew nhìn nhìn, là Jerry - Bruckheimer, cùng Robert - Anderson cùng nhau qua cùng hắn chào hỏi, đợi không nhiều lắm một hồi, lại có diễn viên lục tục đi đến, này mấy diễn viên đặc điểm rõ ràng, bề ngoài thanh kỳ, oai qua liệt táo, để người xem qua khó quên.

Phỏng chừng là kịch tổ chuyên môn tìm biểu diễn Hắc Trân Châu hào thuyền viên các diễn viên.

Theo sau, Oscar ảnh đế Geoffrey Rush cũng đến, hắn biểu diễn Barbossa thuyền trưởng cũng có động tác vai diễn, thích hợp huấn luyện cũng ắt không thể thiếu.

Bất quá, hắn rõ ràng cùng Matthew như vậy trẻ tuổi diễn viên trò chuyện không đến cùng nhau, song phương tại Jerry - Bruckheimer giới thiệu dưới, chỉ là đơn giản chào hỏi.

Sau đó, lại tới một tóc nâu thiên kim sắc nữ hài, này nữ hài từ trên cảm giác, liền mang theo cái loại này nói không nên lời nói không rõ England cổ điển khí chất.

Đây cũng là tương lai quay chụp trung chủ yếu hợp tác, tại Jerry - Bruckheimer giới thiệu sau, Matthew cũng chủ động chào hỏi.

“Ngươi hảo, Knightley tiểu thư.”

Matthew chủ động vươn ra tay phải, Keira - Knightley tuổi không lớn, lại là diễn nghệ thế gia xuất thân, cũng có vẻ phi thường có giáo dưỡng, lễ phép tại hắn trên tay phải nhẹ nhàng nắm một chút,“Ngươi hảo, Horner tiên sinh.”

Hai người kế tiếp mấy tháng khả năng đều sẽ chờ ở một trong kịch tổ, còn có đại lượng đối thủ hí cần tập luyện, Matthew cố ý cười cười, nói,“Bảo ta Matthew đi.”

Kelly - Knightley nhẹ nhàng gật đầu,“Ngươi có thể bảo ta Keira.”

Matthew theo sau cùng nàng hàn huyên vài câu, Keira - Knightley tại quay chụp trung cũng có mấy trường động tác hí, nàng ngược lại là không phải dùng nhận kiếm thuật huấn luyện, chỉ cần mỗi tuần đến hai lần, thích hợp tiến hành thân thể phối hợp tính huấn luyện là có thể.

Lần đầu tiên gặp mặt, Matthew cũng sẽ không nói thêm cái gì, rất nhanh kết thúc lẫn nhau đối thoại, này tuổi trẻ Anh quốc nữ diễn viên, cho hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu nhất vẫn là bề ngoài, bởi vì từng quan hệ, hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Keira - Knightley bộ ngực, có vẻ còn không có hắn đột xuất.

Như vậy cũng có ưu việt, diễn Âu Mĩ cổ trang kịch, không cần buộc ngực.

Keira - Knightley mặt hình cũng tương đối hiếm thấy, trưởng nhất trương mặt chữ điền, miệng vị trí cằm thoáng tiền đột, tựa hồ có chút bao thiên, mặt bộ đường cong mang theo giống như đao cắt như vậy thẳng ngốc ngốc góc cạnh, trừ cổ điển ngoài, hoàn cấp nhân một loại anh khí bức người cảm giác.

Đây không phải cái loại này xinh đẹp gợi cảm loại hình nữ diễn viên, nhưng này tương đối kỳ lạ bề ngoài, cái nhìn đầu tiên khiến cho nhân ấn tượng khắc sâu.

Jerry - Bruckheimer dám ở như vậy một bộ chế tác phí tổn cao tới 1 ức 4000 vạn dollar đại chế tác trung, sử dụng một không đến mười tám tuổi nữ diễn viên đảm nhiệm nữ chính, này nữ diễn viên khẳng định có nàng chỗ độc đáo.

Loại này chỗ độc đáo, tuyệt đối không phải Keira - Knightley làm cái gì khiến Jerry - Bruckheimer thích sự, khẳng định là đến từ cùng nhân vật thiết lập phù hợp độ.

Lời nói không khách khí mà nói, đem Keira - Knightley bán trao tay một trăm lần, cũng không trị Jerry - Bruckheimer điện ảnh chế tác công ty đầu tại [ Cướp biển vùng Caribbean ] thượng tiền.

Tại Hollywood, có tương đối kỳ lạ hiện tượng, muốn diễn dịch khí chất phi phàm cổ điển mĩ nữ, đạo diễn cùng chế tác người đều sẽ ưu tiên suy xét đến từ England tiểu hoa nhóm, mà USA một phiếu tiểu hoa, diễn diễn ngốc đại tỷ hoặc là it.girl linh tinh nhân vật, là ưu tiên lựa chọn.

Cuối cùng một đi đến huấn luyện quán bên trong , tự nhiên là kịch tổ tối đại bài diễn viên, Johnny - Depp vừa hiện thân, liền hấp dẫn đến mọi người chú mục.

Vị này Hollywood có danh quái ca không có thay quần áo, mặc một thân hình thức kỳ lạ, nhan sắc lượng lam tây trang, trên lỗ tai mang cực đại kim sắc khuyên tai, trên mặt buồn ngủ mông lung, mang một bộ màu trà kính mắt, lại không che được mặt sau quầng thâm mắt, so quầng thâm mắt càng bắt mắt , còn lại là lộ ra đến kim nha.

Dù cho không hoá trang, Johnny - Depp cũng có Jack - Sparrow thuyền trưởng ba phần phong thái, này hải tặc thuyền trưởng nhân vật, dứt khoát chính là vì hắn lượng thân thiết kế .

Cũng không trách được Jerry - Bruckheimer khai ra xa xa cao hơn hắn thực tế thân giới thù lao, trừ Johnny - Depp không thế nào tiếp loại này thuần túy thương nghiệp phim giải trí ngoài, phỏng chừng cũng có phương diện này nguyên nhân.

Bất quá, Johnny - Depp hôm nay rõ ràng không có làm tốt huấn luyện chuẩn bị, cùng kịch tổ diễn chức nhân viên nhận thức một chút, căn bản không có tham gia kế tiếp huấn luyện ý tứ, rất nhanh liền tại Jerry - Bruckheimer cùng đi dưới ly khai.

Người khác không nói thêm gì, hiển nhiên cho rằng Johnny - Depp thuộc về kịch tổ trung đặc quyền giai tầng.

Huấn luyện lập tức bắt đầu, cùng Johnny - Depp cùng loại, kịch tổ trung phân tầng là đích xác tồn tại , mặt khác diễn viên tại Robert - Anderson học sinh Mark - Ive chỉ đạo dưới nhiệt thân huấn luyện, Matthew cùng Kate - Knightley hai người, tắc chiếm cứ huấn luyện quán phi thường lớn một khối khu vực, do Robert - Anderson đơn độc chỉ đạo tiến hành cơ sở nhất nhiệt thân cùng cơ nhục kéo duỗi huấn luyện.

Này mấy đối Matthew đến nói phi thường thoải mái, hắn tại Neborah trung tâm thể hình bên trong, hai năm nay tiến hành đại lượng tương quan luyện tập.

Nhiệt thân hoàn tất, Robert - Anderson dứt khoát kêu một khác danh trợ lý lại đây chỉ đạo Keira - Knightley, đem Matthew gọi đến kiếm giá bên kia.

Robert - Anderson từ kiếm trên giá lấy hai thanh bội kiếm, ném lại đây trong đó một phen, Matthew tiếp nhận đạo cụ kiếm, đệ nhất cảm giác chính là khinh, so với hắn huấn luyện khi sử dụng kia đem nhẹ chừng hai phần ba, lấy tay sờ soạng dưới thân kiếm, thoạt nhìn như là cương kiếm, trên thực tế lại là nhẹ nhàng nhôm hợp kim.

“Chúng ta thử một chút kiếm chiêu......”

Đã hơn bảy mươi tuổi Robert - Anderson thoạt nhìn như cũ cường tráng, bày ra một tiến chiêu tư thế, Matthew đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nói,“Hảo a.”

Hắn chân phải ở phía trước, mũi chân hướng ra phía ngoài, chân trái ở phía sau, mũi chân hướng vào phía trong, bày ra tiêu chuẩn khởi thủ tư thế.

Robert - Anderson âm thầm gật đầu, không nói khác, nhưng từ tư thế đi lên nói, đối diện trẻ tuổi diễn viên không thể xoi mói.

“Cẩn thận......”

Hắn nhắc nhở một tiếng, trong tay bội kiếm đâm đi ra ngoài.

Matthew vẫn hết sức chăm chú, tay phải đột nhiên phát lực, bội kiếm trực tiếp đụng vào Robert - Anderson trên kiếm, đây là Patrick - Helguera truyền thụ cơ bản nhất đón đỡ động tác.

Không nghĩ tới là, Robert - Anderson thế nhưng lui ra phía sau một bước lớn, nói thẳng,“Đình !”

Matthew đang chuẩn bị tiến công, nhanh chóng ngừng lại, nhìn về phía Robert - Anderson,“Động tác có vấn đề?”

“Không có.” Robert - Anderson không ngừng vung cầm kiếm tay phải, nói,“Động tác phi thường tiêu chuẩn, nhưng có một điểm......”

Hắn đem bội kiếm giao đến tay trái, lại trên diện rộng lắc lắc tay phải,“Matthew, ngươi dùng lực lượng quá lớn ! ta đều hơn bảy mươi tuổi , chịu không nổi lớn như vậy khí lực.”

Robert - Anderson cũng không nghĩ đến, một diễn viên khí lực có thể lớn như vậy, hắn cùng Hollywood rất nhiều diễn viên đánh qua giao tế, kia vài có được xinh đẹp cơ nhục nam ngôi sao, đại đa số đều xem được mà không dùng được.

Người này lực lượng e so chuyên nghiệp bội kiếm tuyển thủ còn muốn lớn.

Matthew ngượng ngùng cười cười,“Xin lỗi, bình thường cùng Patrick - Helguera đối luyện tập quen .”

“Tay của ta đều chấn đau .” Robert - Anderson tiến lên một bước, nhắc nhở Matthew,“Ta còn hảo, người là già đi, phương diện này huấn luyện lại không có gián đoạn qua, nếu đổi thành không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện nhân, kiếm phi rời tay không thể.”

Matthew gật gật đầu, Robert - Anderson còn nói thêm,“Quay chụp khi với ngươi đối chiến là diễn viên, không phải ta loại này nhân, chú ý khống chế ngươi lực lượng.”

“Ta hiểu được.” Matthew lui ra phía sau một bước, lại bày ra thức mở đầu,“Robert, chúng ta lại đến.”

“Hảo !”

Robert - Anderson bội kiếm giao đến tay phải, lại hướng Matthew đâm lại đây, lần này Matthew cố ý khống chế lực lượng, khiến trận này so kiếm có thể thuận lợi tiến hành đi xuống.

Nói là so kiếm, trên thực tế có bề ngoài, hai người chiêu thức động tác biến hóa đa dạng xinh đẹp, công kích tính lại phi thường hữu hạn, cùng này nói hai người so là kiếm thuật, không bằng nói là ai động tác càng soái càng đẹp mắt.

Chung quy bọn họ dùng đến đều là hoa thức kiếm thuật cách đấu.

Ngắn ngủi một phút đồng hồ không đến, Matthew cùng Robert - Anderson liền ngừng lại, Robert - Anderson chung quy tuổi lớn, đã bắt đầu thở dốc .

“Rất tốt ! rất xuất sắc .” Robert - Anderson thở hổn hển, nói,“Chúng ta trực tiếp nhảy qua cơ bản kiếm thuật huấn luyện một bước này.”

Hắn suy nghĩ một chút, còn nói thêm,“Ta muốn cùng Jerry cùng George thương nghị một chút, đem Will - Turner động tác thiết kế tiến hành sửa chữa.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 202: Khí Chất Bổ Sung

Tiến vào kịch tổ, tham dự quay chụp phía trước huấn luyện vượt qua mười ngày, Matthew còn không có từng nhìn đến phim đạo diễn Gore - Verbinski, chẳng sợ đặt ở người sản xuất trung tâm chế Hollywood, này coi như là phi thường hiếm thấy sự tình, hắn phỏng đoán Gore - Verbinski trừ quay chụp ngoài, khả năng sẽ không quá nhiều tham dự kịch tổ mặt khác công tác.

Matthew từ đệ nhất thiên huấn luyện sau, liền không có lại tiến hành cơ sở huấn luyện, Robert - Anderson cùng Jerry - Bruckheimer cùng động tác chỉ đạo George - Lagoon thương nghị sau, một lần nữa thiết kế càng thêm thích hợp hắn độ khó càng cao động tác lộ số, lấy gia tăng tương lai phim trung đánh hí phấn khích trình độ.

Vì hiệp trợ Matthew huấn luyện, Robert - Anderson đặc biệt đem phụ trách huấn luyện hải tặc diễn viên Mark - Ive đổi lại đây, khiến vị này tuổi trẻ Kiếm Sư chuyên môn cùng Matthew đối luyện.

Đương nhiên, động tác thiết kế tuy rằng trải qua điều chỉnh, nhưng hoa thức kiếm thuật cách đấu hàng đầu vẫn là xinh đẹp.

Matthew thân thể phối hợp tính vốn liền hảo, cước bộ cũng phi thường linh hoạt, mặt sau lại trải qua hơn hai tuần huấn luyện, hắn thậm chí có thể hoàn thành một ít độ khó rất lớn kiếm thuật động tác.

Johnny - Depp tắc hoàn thành cơ bản kiếm thuật huấn luyện, tại Robert - Anderson chỉ đạo dưới, Matthew cùng hắn bắt đầu tập luyện một ít đối đánh động tác hí.

Cùng Matthew cùng Mark - Ive đối luyện bất đồng, cùng Johnny - Depp tập luyện, giống thực tế quay chụp như vậy, bị ngăn cách thành vô số tiểu khối, từng cái động tác dài nhất cũng sẽ không vượt qua ba giây, một khi thời gian hơi dài, Johnny - Depp hoàn toàn theo không kịp Matthew tiết tấu.

Matthew cùng Johnny - Depp tập luyện số lần nhiều, cũng dần dần quen thuộc lên, hai người tuy rằng trừ dàn dựng kịch ngoài, trao đổi cũng không phải rất nhiều, nhưng hắn có thể nhìn ra được đến, Johnny - Depp này nhân quái là quái chút, lại là một tương đối vi đơn giản nhân.

Johnny - Depp làm việc có chút tùy tính, thường thường nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, này tựa hồ có chút giống hắn gặp được trường quay giảo thỉ côn Van Diesel, bất quá trừ ngẫu nhiên sẽ bởi vì ngủ quên đến muộn ngoài, hai người có bản chất phân biệt, Johnny - Depp chưa từng có tại kịch tổ bởi vì chính mình già vị lớn nhất, cưỡng chế áp qua bất luận kẻ nào, ngược lại có vẻ tương đương thân mật, nếu có nhân tìm hắn hỗ trợ, chỉ cần tại năng lực trong phạm vi, hắn rất ít chối từ.

Mặt khác, Depp phi thường hào phóng, có đôi khi hắn giữa trưa muốn ăn mỗ dạng đồ ăn, gọi tới ngoại bán tất nhiên là tại trường tất cả mọi người có thể lấy đến một phần.

Có lẽ có nhân cho rằng đây là tại thu mua nhân tâm, nhưng lấy Matthew phán đoán, Johnny - Depp tựa hồ không quá để ý tiền, tiêu tiền như nước thói quen .

Tóm lại, Johnny - Depp này nhân trừ tính cách có điểm quái, làm người có chút tùy tính ngoại, cũng không khó ở chung.

Này kịch tổ, không khí tương đối bình thản, ngay cả làm người Anh, xuất thân lại không sai, thoạt nhìn mang theo điểm Anh quốc thức ngạo mạn khí chất Keira - Knightley, đều cùng trong kịch tổ nhân ở chung tương đối hòa hợp.

Matthew liền lại càng không cần nói , chỉ cần không ai nhảy ra làm chặn đường thạch, hắn vẫn là rất sẽ cùng nhân làm quan hệ .

Không nói khác, một tháng huấn luyện qua đi sau, Johnny - Depp cùng Keira - Knightley này hai quay chụp trung hợp tác, đều cho rằng hắn là tương đương người không sai.

Huấn luyện rất mệt, cũng rất tiêu hao tinh lực, Matthew lại thích thú ở trong đó, đương nhân tập trung tinh lực làm một việc thời điểm, tự nhiên sẽ quên lại mặt khác, một tháng huấn luyện, cũng khiến hắn triệt để thoát khỏi thất tình buồn bực.

Có một số việc, qua liền qua đi .

“John, tay cầm ổn đao !”

Huấn luyện quán bên trong, Matthew hướng đối diện Johnny - Depp nói,“Không muốn khiến ta lại đem của ngươi đao chắn bay !”

Trong tay hắn bội kiếm chỉ Johnny - Depp, Johnny - Depp cầm một phen hải tặc loan đao, tựa hồ đã tiến vào đến Jack - Sparrow trạng thái, kháp Lan Hoa Chỉ, nương lý nương khí nói,“Ngươi ít dùng điểm khí lực.”

“Được rồi !”

Matthew trong tay kiếm đâm thẳng mà ra, hắn xuất kiếm tốc độ không nhanh, lực lượng cũng không lớn, vẫn là trước đó thiết lập hảo lộ số, Johnny - Depp huy đao đón đỡ, đao kiếm tương giao, phát ra thanh thúy kim chúc tiếng va chạm.

Johnny - Depp trong tay đao trực tiếp đãng đi ra ngoài, Matthew kiếm lại thế đi không giảm, may mà hắn luyện tập nhiều ngày, đúng lúc thu tay lại, nhôm hợp kim tài chất bội kiếm dừng ở Depp một thước Anh ngoài.

“Nga......” Johnny - Depp ngáp một cái,“Tối hôm qua uống rượu uống nhiều, đến hiện tại tay chân còn có điểm nhuyễn, muốn hay không chúng ta liền đến nơi này?”

Matthew nhún vai,“Tùy ngươi.”

Johnny - Depp lười biếng duỗi eo, đem hải tặc loan đao đặt ở trên giá vũ khí, nói,“Ta đi ngủ một hồi.” Hắn đối Matthew chớp mắt vài cái,“Có chuyện đánh ta điện thoại.”

“Đi thôi.” Matthew khoát tay, này cũng không phải lần đầu tiên .

Đây chính là Johnny - Depp, tự do tản mạn, thích vô câu vô thúc.

Johnny - Depp rời đi, Mark - Ive tại chỉ đạo Keira - Knightley tiến hành thân thể phối hợp tính huấn luyện, Matthew không có đối luyện đối thủ, dứt khoát đi tối bên trái nơi nghỉ ngơi, lấy một lọ nước, ngồi ở trên ghế vừa uống thủy, vừa xem Robert - Anderson huấn luyện đám kia tướng mạo thanh kỳ hải tặc.

Nhìn một hồi, Matthew suy xét lên rất nhanh liền sẽ bắt đầu quay chụp, Johnny - Depp tuy rằng tự do tản mạn, nhưng tại trên sân huấn luyện, cơ bản đều sẽ đem chính mình trở thành Jack - Sparrow thuyền trưởng, điên điên khùng khùng, nhăn nhăn nhó nhó, tương đương khôi hài.

Hắn nhìn ra được đến, Johnny - Depp kỹ xảo biểu diễn căn bản không phải chính mình có thể so sánh , đối với kỹ xảo biểu diễn hảo xấu phán đoán xác thật chủ quan tính rất mạnh, hai diễn viên chênh lệch rất lớn mà nói, lại cũng phi thường rõ ràng.

Không nói kỹ xảo biểu diễn, Jack - Sparrow tại trên thiết lập, liền so Will - Turner càng lợi cho kỹ xảo biểu diễn phát huy, nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không tranh thủ Will - Turner .

Johnny - Depp kỹ xảo biểu diễn so với chính mình hảo, danh khí so với chính mình đại, già vị so với chính mình cao, thêm đặc lập độc hành cá tính cũng rất có lực hấp dẫn, thiên nhiên liền càng dễ dàng xuất sắc.

Ngẫm lại từng Orlando - Bloom đi, rõ ràng là song nhân vật chính hí, lăng là bị áp chế thành một nam phụ......

Matthew không tưởng bị Johnny - Depp như thế áp chế, hắn cũng biết, các loại điều kiện tổng hợp xuống dưới, hắn bị Johnny - Depp áp chế là tất nhiên , nhưng áp chế có thể, giống Orlando - Bloom như vậy, thật sự có điểm khó tiếp thụ.

Như thế nào mới có thể tại Jack - Sparrow thuyền trưởng quang huy dưới, khiến Will - Turner đồng dạng xuất sắc đâu?

Đây là Matthew gần nhất vẫn đang tự hỏi vấn đề.

Thẳng thắn giảng, hắn có thể cùng Johnny - Depp đi được như vậy gần, cũng là cố ý làm, muốn cẩn thận quan sát dưới Johnny - Depp, từ giữa tìm đến quay chụp khi có lợi cho hắn phát huy địa phương.

Còn đừng nói, thật sự phát hiện một ít.

Johnny - Depp thường niên say rượu, lại thêm phía trước hấp qua độc, thân thể không phải rất tốt, cái loại này nương cùng âm nhu khí chất, một bộ phận là biểu diễn vì này, một bộ phận khác còn lại là hắn tự thân mang theo.

Có lẽ đây cũng là Tim - Burton điện ảnh diễn nhiều di chứng.

Johnny - Depp khuyết thiếu cái loại này dương cương khí chất, nếu khiến hắn diễn một thuần túy ngạnh hán, khẳng định sẽ ăn hành phác tử.

Cho nên, Matthew trải qua trong khoảng thời gian này tự hỏi, cơ bản xác định sách lược, phương pháp trái ngược, tận lực bày ra Will - Turner dương cương cường hãn một mặt.

Đến hiện tại, hắn đối với tự thân tại màn ảnh trung đặc chất, đã nhìn xem phi thường rõ ràng .

Hắn gương mặt cường tráng, thân thể khoẻ mạnh, lại thêm xa xa so Depp càng xuất sắc thân thể tố chất cùng thân thủ, hoàn toàn có thể thử cùng ẻo lả hải tặc hình thành rõ ràng đối lập !

Dựa theo hắn lý giải, như vậy đối lập, hẳn là có thể hình thành bù đắp, đối phim giống như càng có lợi.

Liền tại Matthew tự hỏi thời điểm, huấn luyện quán cửa đứng hai người, cùng nhau đi ra ngoài, vừa đi hướng studio xuất khẩu, biên thảo luận vừa nhìn thấy tình huống.

“Johnny - Depp có tiếng tính cách cổ quái.” Jerry - Bruckheimer nhìn về phía bên cạnh đạo diễn Gore - Verbinski,“Quay chụp khi, phải chú ý phối hợp cùng hắn quan hệ.”

Gore - Verbinski gật gật đầu,“Quay chụp bắt đầu sau, hắn tuyệt không có thể giống như bây giờ tự do tản mạn.”

“Sẽ không .” Jerry - Bruckheimer sớm đã có dự phòng, hơn nữa Johnny - Depp chỉ là nhị tuyến, hắn có thể áp chế trụ hắn cùng hắn người đại diện,“Kịch tổ cùng hắn ký tên hợp đồng trung có tương quan điều khoản, trừ phi hắn tự nguyện buông tay một bộ phận tiền lương.”

“Là tốt rồi.” Gore - Verbinski đi đến kịch tổ còn không có vài ngày, lý giải đến tình huống tương đối hữu hạn,“Ta xem Matthew - Horner hai lần thử vai ghi hình, vừa lại cẩn thận quan sát hắn, Matthew - Horner rất cường tráng, thân thủ giống như rất không sai.”

Jerry - Bruckheimer nói,“Hắn luyện tập kiếm thuật vượt qua nửa năm , hơn nữa gần nhất hai năm vẫn chụp nhiếp phim chiến tranh cùng phim hành động, tương quan thân thể tố chất huấn luyện vẫn không có gián đoạn qua, là một phi thường xuất sắc động tác diễn viên.”

“Jack......” Gore - Verbinski thử nói,“Chúng ta có thể hay không căn cứ Matthew - Horner thực tế tình huống, đối Will - Turner vai diễn tiến hành thích hợp điều chỉnh?”

“Ta cùng Terry - Lucio cũng có ý nghĩ như vậy.” Jack - Bruckheimer nói người này là kịch tổ chủ biên kịch,“Chúng ta không nói nhân vật, đan nói diễn viên, Matthew - Horner cùng Johnny - Depp hoàn toàn bất đồng, dứt khoát tựa như chính phụ hai cực.”

Gore - Verbinski tán thành loại này quan điểm,“Đối ! chính là như vậy !”

Jack - Bruckheimer có thể nghe được vào ý kiến của người khác, hỏi,“Trước nói nói ngươi ý tưởng đi.”

Gore - Verbinski cũng không khách khí, nói thẳng,“Có phải hay không có thể như vậy, chúng ta đem hải tặc cùng thợ rèn thiết lập trở thành khí chất hoàn toàn tương phản hai nhân vật, hải tặc âm nhu, thợ rèn dương cương, hai nhân vật khí chất bù đắp, khả năng sẽ xuất hiện kỳ diệu phản ứng hoá học.”

“Thực ra ta cũng là như vậy suy xét .” Jack - Bruckheimer chăm chú nói,“Nếu không phải tưởng trưng cầu một chút ngươi này đạo diễn ý kiến, ta sớm liền khiến Terry - Lucio sửa đổi .”

Lời này khiến Gore - Verbinski chiếm được cổ vũ, còn nói thêm,“Nhìn Matthew - Horner cùng Johnny - Depp so kiếm, ta còn có một ý tưởng, hải tặc phong cách chiến đấu càng thêm âm quỷ, càng chú trọng ở trong chiến đấu giở âm mưu quỷ kế ! thợ rèn đâu, vũ lực trị càng cao, sức chiến đấu phi thường cường hãn, vừa lúc cùng Matthew - Horner thân thủ cùng bề ngoài đặc thù tướng xứng đôi.”

“Gore, tìm ngươi đến làm đạo diễn, tuyệt đối là ta làm ra chính xác nhất quyết định !” Jack - Bruckheimer nở nụ cười,“Chúng ta cái nhìn hoàn toàn nhất trí !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 203: Người Mặt Trăng

Ngồi ở nơi nghỉ ngơi nhìn một hồi, Matthew phát hiện Keira - Knightley đi tới, nàng cầm một lọ nước, ngồi ở hắn bên cạnh trên vị trí.

“Ta vừa thấy được Gore - Verbinski.”

Tuy rằng mỗi tuần chỉ lại đây hai lần, nhưng diễn viên đều là chút hướng ngoại nhân, Keira - Knightley cùng Matthew cũng coi như tương đối quen thuộc ,“Hắn cùng Jerry - Bruckheimer cùng nhau đến.”

Matthew không có gặp qua Gore - Verbinski, lập tức hảo kỳ nơi nơi xem, đồng thời hỏi,“Ở đâu?”

Keira - Knightley vặn mở nước khoáng, uống một ngụm nhỏ, nói,“Ta tới được thời điểm bọn họ vừa ly khai.” Nàng hỏi Matthew,“Này đạo diễn rất thần bí a?”

“Không phải thần bí.” Matthew đơn giản giải thích nói,“Ta nghe người đại diện nói, hắn đang tại quay chụp một bộ gọi là [ The Ring ] phim kinh dị.”

“Ta nghe nói qua này phim.” Keira - Knightley đại khái là ra mồ hôi , một bàn tay quạt gió,“David - Lynch tại [ Mulholland Drive ] thượng sử dụng nữ chính diễn , giống như gọi Naomi - Watts”

Nàng đột nhiên hiện ra vài phần hoa si,“Ta lúc nào có thể thượng David - Lynch tạp tư.”

“Keira......” Matthew thật không tốt ý tứ đánh gãy Keira - Knightley ảo tưởng, hỏi,“David - Lynch là ai a?”

“Ngươi......” Keira - Knightley trừng lớn ánh mắt, cắn môi,“Ngươi không biết David - Lynch?”

Matthew mở ra hai tay,“Hollywood đạo diễn nhiều như vậy, ta không có khả năng từng cái đều nhận thức.”

Keira - Knightley tựa hồ không biết nên nói cái gì mới tốt, qua một hồi lâu, mở miệng nói,“Ngươi sinh hoạt tại ngoại tinh cầu bên trên.”

“Hắn rất có danh?” Matthew kỳ quái ,“Chẳng lẽ so Michael Bay danh khí còn đại?”

“Michael Bay?” Keira - Knightley hai tay che trụ kia gương mặt vuông đặc biệt, tựa hồ bị Matthew đánh bại ,“Ngươi đem Michael Bay lấy đến cùng David - Lynch so? Đây là ta nghe được David - Lynch bị hắc tối thảm một lần.”

Matthew lắc đầu,“Ngươi nói nhiều như vậy, ta còn là không biết David - Lynch là ai.”

Keira - Knightley còn không đến mười tám tuổi, nghe được chính mình rất thích thú có nghệ thuật tu dưỡng cùng văn nghệ khí chất đạo diễn bị người như thế bỏ qua, có điểm không kiên nhẫn,“Tính, ta không cùng ngươi nói nữa.”

Nàng thở phì phì ngồi ở trên chỗ ngồi uống nước.

Matthew cũng không để ý, hắn một tư tưởng thành thục đại nam nhân, như thế nào sẽ cùng một mười bảy tuổi nữ hài so đo loại sự tình này? Hắn tiếp tục quan khán Robert - Anderson thao luyện kia bang tướng mạo thanh kỳ đám hải tặc.

Nhìn một hồi, phát hiện Johnny - Depp lại trở lại, không biết vì sao, hắn thế nhưng thay Jack - Sparrow hải tặc hí phục, tuy rằng tóc không có làm, cũng không có hoá trang, nhưng kia đỉnh hải tặc mũ hướng trên đầu nhất khấu, Matthew trong trí nhớ Jack - Sparrow thuyền trưởng lại trở lại.

Matthew ngược lại cũng không phải rất kỳ quái, Johnny - Depp là quái nhân, làm chuyện gì đều rất bình thường.

Johnny - Depp không có đi qua, mà là tìm chỗ không người, ở nơi đó nhăn nhăn nhó nhó, lắc lư đi tới đi lui, tựa hồ đang tìm ẻo lả thuyền trưởng cảm giác.

Matthew mơ hồ nhớ rõ, từng tại trên Smartphone xem qua như vậy một câu, diễn viên không điên cuồng không nên sự nghiệp, chính hắn là xa xa không đạt được loại trạng thái này, Johnny - Depp lại có như vậy điểm ý tứ.

“Uy, Matthew.”

Bên cạnh sinh khó chịu Keira - Knightley cũng chú ý tới Johnny - Depp, nháy mắt liền đem chuyện vừa rồi ném tới một bên, hảo kỳ hỏi,“Ngươi biết Johnny - Depp cùng Winonna - Ryder năm đó là sao thế này?”

Matthew nhún nhún vai,“Loại sự tình này ta như thế nào biết?”

“Đáng tiếc a, đáng tiếc......” Keira - Knightley niên kỉ chung quy còn nhỏ, có vẻ đặc biệt bát quái,“Bọn họ như thế nào liền chia tay đâu? Ta xem qua khi đó đưa tin, cảm giác đều không tin tưởng tình yêu .”

Nghe nói như thế, Matthew không khỏi nhớ tới Britney, trong một tháng này, bọn họ thông qua một lần tin nhắn, Britney lưu động liveshow lại bắt đầu , hai người không có khả năng lại trở lại từ trước.

Keira - Knightley còn tại bát quái,“Tối đáng tiếc vẫn là Winona - Ryder, nghe nói cùng Depp chia tay sau......” Nàng chuyển đấu nhìn về phía Matthew, thấy hắn tại xuất thần, thò tay ở trước mặt hắn lung lay, bất mãn nói,“Uy, ta đang nói với ngươi nói đâu !”

Matthew lập tức phục hồi tinh thần,“Ta vẫn nghe đâu, Keira.” Hắn hỏi,“Winona - Ryder như thế nào đáng tiếc ?”

Hắn trong ấn tượng Winona - Ryder, cũng không phải là một đóa Thanh U bạch liên hoa, lại nói, tại Hollywood tìm bạch liên hoa, còn không bằng đi studio bên ngoài chờ trên trời rớt đô la.

“Nàng bị tình yêu thương thực trọng, lại nhiệt tâm thúc đẩy người khác viên mãn.” Keira - Knightley tiếp tục bát quái,“Ngươi nhận thức Christian - Bale sao?”

Matthew gật đầu,“Nghe nói qua.”

Kelly - Knightley phảng phất một đài bát quái máy móc,“Christian - Bale cùng hắn lão bà Sibi Blazic chính là nàng giới thiệu nhận thức .”

Nghe được Batman bát quái, Matthew cũng đến điểm hứng thú,“Thật sao?”

“Đương nhiên !” Keira - Knightley nhìn thấy Matthew đáp lại, hứng trí càng cao , tiếp tục bát quái,“Sibi Blazic ban đầu là Winona - Ryder tư nhân trợ lý, tại Winona - Ryder cùng Christian - Bale hợp tác quay chụp Little Women khi, Winona đem nàng giới thiệu cho Bale.”

“Nguyên lai là như vậy a !” Matthew hướng Keira - Knightley dựng thẳng lên một căn ngón cái,“Keira, ngươi tin tức thật linh thông !”

Này làm cho hắn nhớ tới James - McAvoy, kia cũng là tin tức rất linh thông nhân, bất quá Keira - Knightley phân biệt rất rõ ràng, Keira - Knightley chú ý đều là bát quái.

Keira - Knightley rất có vài phần tự đắc,“Đó là a !” Nàng còn nói thêm,“Đáng tiếc Winona - Ryder, thế nhưng bởi vì ăn cắp bị khởi tố .”

“Cái gì?” Matthew quay đầu nhìn Keira - Knightley,“Winona - Ryder ăn cắp?”

“Ngươi không biết sao?” Keira - Knightley xác định Matthew không biết, nói,“Năm trước, Winona - Ryder lấy ăn cắp tội bị bắt, nàng tại Beverly Hills Sussex bách hóa trong thương trường, đem giá trị hơn bốn ngàn dollar quần áo cùng vật phẩm trang sức tháo xuống phòng trộm nhãn, bỏ vào trong bao, bị theo dõi máy quay phim vỗ xuống, cuối cùng nàng bị toà án phán xử ba năm hoãn thi hành hình phạt, sáu mươi thiên xã khu phục vụ, cùng với phạt tiền một vạn dollar.”

Nàng hỏi,“Này mấy truyền thông đều đưa tin qua, ngươi không chú ý?”

“Không có.” Matthew phỏng chừng lúc ấy hắn bận rộn quay chụp, không chú ý qua tương quan tin tức.

Winona - Ryder tuôn ra ăn cắp tin tức, hai người ký tên kia phân bảo mật điều ước có phải hay không liền tự động mất đi hiệu lực ? Hắn nghĩ nghĩ, không thể xác định, nhưng tương quan tin tức đều xuất hiện qua , lúc ấy nhìn thấy kia vài, cũng liền không có giá trị.

Keira - Knightley lại bát quái chút mặt khác sự, xem lên Johnny - Depp lắc lư đi catwalk, nhìn một hồi, có chút tò mò.

Nàng hỏi Matthew,“Vì sao này hải tặc đi đường lúc la lúc lắc, lắc lư qua lại đâu?”

Matthew tưởng cũng không có tưởng, cấp ra một tiêu chuẩn đáp án,“Kịch bản đối với nhân vật chính là như vậy thiết lập .”

Keira - Knightley nháy mắt có loại thật muốn bị Matthew đánh bại cảm giác, cắn môi, hỏi,“Vì cái gì muốn như vậy thiết lập?”

“Khả năng muốn biểu hiện hắn uống say ......” Matthew như thế nào biết biên kịch cùng Jerry - Bruckheimer nghĩ như thế nào , tín khẩu bậy bạ,“Cũng có khả năng hải tặc choáng lục địa, thích giả thần giả quỷ, giả heo ăn lão hổ, tính cách khiêu thoát tư duy kỳ lạ linh tinh .”

Lại nói, đây mới là thuyền trưởng a, thuyền trưởng nếu là hảo hảo đi đường mà nói, không nói hay không sẽ mị lực đại giảm, hắn này xem qua [ Cướp biển vùng Caribbean ] thành phiến nhân liền không thể nhận a !

“Hải tặc choáng lục ?” Keira - Knightley triệt để bị Matthew đánh bại , chỉ cảm thấy đối diện người này là từ mặt trăng tới được, nói chuyện cùng tự hỏi vấn đề phương thức, cùng người bình thường hoàn toàn không ở trên một duy độ.

“Nói chăm chú , ta chăm chú tự hỏi qua !” Matthew không giống như là đang nói đùa, hắn cũng tưởng qua kịch tổ vì cái gì muốn như vậy thiết lập Jack - Sparrow thuyền trưởng,“Một hải tặc, thường niên tại trên biển, có khả năng choáng lục địa.

Keira - Knightley bĩu môi, tựa hồ không tán thành Matthew quan điểm.

Matthew nhìn về phía còn tại tìm kiếm cảm giác Johnny - Depp bên kia, tiếp tục nói,“Ngươi không cảm thấy này có loại yuppie khí chất sao? Trời sinh tự mang suy sút khí chất để người nhìn xem tưởng cùng nhau lắc lư.”

Kelly - Knightley chăm chú nhìn một hồi, nói,“Dứt khoát soái được không có thuốc chữa.”

“Cho nên lâu......” Matthew phảng phất một kỹ xảo biểu diễn phái cao thủ như vậy, nói,“Lấy loại này ngoại tại tình thế, biểu hiện này nhân vật đặc điểm. Tao mị, nữ tính hóa, ẻo lả hóa, Âm Dương một thân, thư hùng đồng thể, lấy yếu bớt hải tặc thuyền trưởng sát khí cùng sát khí, lấy được nhi đồng yêu thích, chung quy đây là Disney điện ảnh.”

Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Mặt khác, có thể lấy được nữ người xem hỉ hoãn. Nữ nhân rất muốn là cái gì? Lý giải, đồng tình, cộng tình.”

Kelly - Knightley gật đầu, thừa nhận nói,“Ngươi nói có chút đạo lý.”

“Ngươi đọc một lượt qua kịch bản sao?” Matthew biết có chút diễn viên chỉ nhìn chính mình nhân vật kịch bản.

“Xem qua.” Keira - Knightley nói.

Matthew lần này hoàn toàn là chăm chú , cũng là hắn kết hợp kịch bản phân tích,“Như vậy có thể khiến Jack - Sparrow vĩnh viễn vẫn duy trì một loại ‘Tựa hồ không ở lúc ấy trạng huống bên trong’ mê ly cảm, Jack làm hải tặc thuyền trưởng, hắn trên thực tế không phải một người, mà là một loại khái niệm sinh tồn quỷ hồn thần du trạng thái. Hắn tựa hồ bao giờ cũng là tại não thiếu, tựa hồ bao giờ cũng là trước mắt trạng huống cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn bao giờ cũng là bừa bãi, để người đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì, tiếp theo giây hắn có cái gì khác thường hành động, đẳng đám thủ hạ đem hắn khác thường coi là bình thường thời điểm, liền không do tự chủ mù quáng theo hắn.”

Nghe đến mấy cái này, Keira - Knightley không khỏi thu hồi đối mặt trăng nhân kỳ thị, trịnh trọng trên dưới đánh giá Matthew một phen,“Không nghĩ tới, ngươi còn có thể có loại này nhận thức.”

“Tiểu ý tứ......”

Matthew đứng lên, chuẩn bị đi huấn luyện, hắn trong bụng liền như vậy một điểm hóa, Keira - Knightley lại hỏi đi xuống, liền muốn rụt rè .

Keira - Knightley nhìn Matthew cầm lấy bội kiếm, tiến vào sân huấn luyện , nói thầm,“Kỳ quái gia hỏa.”

Này Matthew - Horner cho nàng cảm giác, có đôi khi so Johnny - Depp còn muốn quái.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 204: Tam Đại Sung Sướng

Ánh phía trước huấn luyện vẫn từ đầu tháng bảy duy trì liên tục đến tám tháng phân, trừ các loại động tác hí ngoài, Matthew còn cùng mặt khác hai vị nhân vật chính Johnny - Depp cùng Keira - Knightley tập luyện một ít văn hí, này cũng khiến hắn càng thêm xác định, tại biểu diễn phương diện, Johnny - Depp hoàn toàn có thể nghiền áp hắn cùng Keira - Knightley.

Matthew phát hiện, Keira - Knightley hiện tại kỹ xảo biểu diễn, so với hắn cường không đến nơi nào đi.

Keira - Knightley tại tập luyện trung, bao giờ cũng là lặp lại dùng một ít giống nhau động tác, đến biểu đạt nhân vật nhân vật cảm xúc, này mấy động tác vẫn là nàng bản nhân sinh hoạt bên trong thói quen, tỷ như nàng dấu hiệu tính động tác chính là nói chuyện yêu cắn môi cùng chu môi, cười rộ lên cực lực há to miệng lộ ra răng nanh biểu hiện tiêu sái cùng sáng sủa.

Rất rõ ràng, hắn cùng Keira - Knightley trên bản chất đều là bình hoa, này bộ phim kỹ xảo biểu diễn đảm đương chỉ có thể do Johnny - Depp khơi mào đến.

Còn có Geoffrey Rush, vị này Oscar ảnh đế kỹ xảo biểu diễn khẳng định cũng kém không được.

Bất quá, Geoffrey Rush tại kịch tổ cơ bản độc lai độc vãng, rất ít cùng mặt khác diễn viên đến gần cùng nhau.

Huấn luyện dần dần tiếp cận vĩ thanh, kịch tổ trù bị cũng sắp hoàn thành, Matthew này mấy diễn viên, cũng giảm bớt động tác huấn luyện, trọng điểm đặt ở bộ phận trọng yếu vai diễn tập luyện mặt trên.

Rất nhiều đạo diễn quay chụp khi, đều không thích khiến diễn viên trước đó tập luyện, cho rằng lúc này hạn chế diễn viên phát huy, nhưng Jerry - Bruckheimer loại này điển hình thương nghiệp phim giải trí chế tác nhân, căn bản không để ý này mấy, hắn kịch tổ chính xác giống như là tinh vi dụng cụ gia công lưu thủy tuyến.

Johnny - Depp cùng Jack - Sparrow thuyền trưởng, là lưu thủy tuyến thượng tối không xác định một khâu.

Nhưng Matthew cho rằng, loại này không xác định là đến từ thượng hạn, ai cũng không biết Johnny - Depp điên cuồng lên, sẽ là cái dạng gì, Johnny - Depp rất nhiều loại này kỳ huyễn nhân vật đều là như vậy , nhân vật khắc họa thoạt nhìn có điểm hoang đường

Thậm chí, Matthew cho rằng, suy sút nam có tam đại sung sướng, Caribbean nằm, Sparrow hoảng cùng cát đại gia than.

Lại nói, Jack - Sparrow thuyền trưởng là phim tam đại nhân vật chính chi nhất, nếu là nhân vật chính, gặp được sự tình có thể không “Hổ khu chấn động” Sao?

Giữa tháng 8, kịch tổ kết thúc sở hữu tiền kỳ chuẩn bị công tác, riêng cấp sở hữu diễn chức nhân viên thả ba ngày nghỉ, đẳng ngày nghỉ kết thúc liền bắt đầu quay chụp.

Matthew kết thúc huấn luyện, trở lại chính mình độc lập phòng thay quần áo, đổi về quần áo, lại đến đến huấn luyện quán bên trong, cùng đạo cụ tổ người phụ trách chào hỏi, cầm một phen nhôm hợp kim đạo cụ kiếm, hơn một tháng này, chỉ cần nghỉ nghỉ ngơi, hắn đều sẽ mang một thanh kiếm trở về luyện tập.

Nếu quyết định muốn đi lại làm gia ngoại hình lộ tuyến, này mấy đối tương lai đều có giúp, hơn nữa hắn cũng càng ngày càng thích vận động .

Trên lưng trang kiếm trưởng bao, Matthew trừ huấn luyện quán, vừa lúc gặp được Keira - Knightley từ phòng thay quần áo bên kia lại đây.

“Hải, Keira.” Hắn tùy ý chào hỏi.

Hai người đều là muốn rời đi, Keira - Knightley cùng hắn đi ở cùng nhau,“Lại đi cầm kiếm ?”

“Đúng vậy, ta bình thường huấn luyện dùng kiếm, so đạo cụ kiếm trọng nhiều.” Matthew điều chỉnh dưới ba lô, vừa đi vừa nói chuyện,“Gần nhất ta không dám dùng.”

Dùng quen phía trước cương chế bội kiếm, lại dùng này nhẹ bẫng nhôm chế đạo cụ kiếm, liền sẽ giống hắn cùng với Robert - Anderson lần đầu tiên đối luyện khi như vậy, ra tay lực lượng quá nặng.

Keira - Knightley vỗ dưới hắn sau lưng trưởng bao,“Nghỉ ngơi còn không quên luyện tập a?”

“Thông thường vận động.” Matthew nói đến là lời thật,“Vận động phi thường có lạc thú.”

Keira - Knightley nhún vai, nói,“Có lẽ đi.” Nàng còn nói thêm,“Chụp [ giống Beckham như vậy đá bóng ] phía trước, ta luyện tập một đoạn thời gian bóng đá, có thời gian ta mang ngươi đi đá bóng đá.”

“Hảo a.” Matthew một ngụm ứng xuống dưới.

“Là anh thức bóng đá !” Keira - Knightley cường điệu nói,“Không phải mĩ thức bóng đá.”

“Không quan hệ.” Matthew cũng không để ý,“Mĩ thức bóng đá cùng anh thức bóng đá đều có thể.”

Anh thức bóng đá hắn còn có thể xem minh bạch, mĩ thức bóng đá thật sự là không biết gì cả.

Matthew cùng Keira - Knightley cùng ra studio, nghênh diện một mập mạp đi tới, mập mạp từ Matthew bên cạnh trải qua thời điểm, đột nhiên dừng cước bộ.

Hắn không xác định hô,“Matthew - Horner?”

Nghe được một xa lạ thanh âm kêu chính mình, Matthew lập tức dừng lại, quay đầu nhìn mập mạp liếc nhìn, lên lên xuống xuống đánh giá đến.

Mập mạp đồng thời cũng tại đánh giá hắn, dần dần đem đối diện này dáng người mạnh mẽ, diện mạo tuấn lãng, khí tràng cường hãn nam nhân, cùng hơn ba năm trước cái kia tiểu tử nghèo liên hệ lên.

“Ngươi là Matthew Horner !” Hắn hoàn toàn xác nhận điểm này.

Matthew cũng nhận ra mập mạp là ai, lễ phép cười nói,“Đã lâu không gặp , Dennis - Kurt tiên sinh.”

Này mập mạp chính là lúc trước hắn tại tinh quang công ty lâm thời người đại diện Dennis - Kurt.

“Là ta ! là ta !” Dennis - Kurt nở nụ cười, tươi cười có điểm xấu hổ,“Matthew, không nghĩ tới có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi.”

Keira - Knightley gặp Matthew gặp được người quen, thấp giọng nói,“Ta đi trước, tài xế còn tại bên ngoài chờ ta.”

Matthew gật gật đầu,“Ngày sau gặp.”

Bọn họ này mấy chủ yếu diễn viên ký kết hợp đồng trung, kịch tổ đều sẽ cung cấp chuyên xa tiếp đưa, giống hắn như vậy chính mình lái xe , tắc tương đương thành giao thông trợ cấp, tùy cuối cùng một lần thù lao cùng nhau phân phát.

Nhìn Matthew cùng Keira - Knightley thấp giọng nói chuyện, Dennis - Kurt trong lòng trăm vị tạp trần, Band of Brothers,[ xác ướp trở về ] cùng [ Vua Bọ Cạp ] hắn tất cả đều nhìn, tận mắt chứng kiến Matthew - Horner từ một không chớp mắt tiểu vai phụ trở thành vạn chúng chú mục nam chính, lại do nam chính biến thành nổi danh diễn viên......

Ai có thể nghĩ đến, chính mình bỏ qua này tiểu diễn viên, thế nhưng có lớn như vậy tiềm lực?

Không, khi đó hắn liên tiểu diễn viên đều không tính là, chỉ là lâm thời diễn viên trong đê cấp nhất kia một loại.

“Dennis - Kurt tiên sinh.” Matthew quay đầu đến tiếp tục đối tiền người đại diện nói,“Chúng ta có ba năm không gặp đi.”

“Đúng vậy.” Dennis - Kurt hơi hơi di chuyển dưới mập mạp thân thể,“Ta đến bên này làm việc.”

Hắn chỉ chỉ Matthew vừa đi ra studio, nói,“Kịch tổ cần rất nhiều lâm thời diễn viên, ta có mấy cái hộ khách cũng trúng tuyển .”

“Ân.” Matthew gật gật đầu, nói,“Ngươi nhanh lên đi thôi, kịch tổ hôm nay tan tầm sớm, qua một hồi liền không ai .”

Dennis - Kurt há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì, lại nuốt trở vào.

Matthew toàn đương không có nhìn thấy, khách sáo một câu,“Về sau nhiều liên hệ, ta phải đi.”

“Hảo......” Dennis - Kurt chỉ có thể nói như vậy,“Tái kiến, Matthew.”

“Tái kiến.” Matthew nói xong, ly khai.

Hắn không có nói năm đó kia vài sự, càng không có nói muốn giúp đỡ, Dennis - Kurt này một trương sớm ở ba năm trước đây liền lật qua .

Dennis - Kurt nhìn Matthew đi xa bối cảnh, muốn tìm hắn hỗ trợ mà nói rốt cuộc không có nói đi ra, ba năm thời gian trôi qua , hắn vẫn là một đám lâm thời diễn viên người đại diện, đối phương lại trở thành Hollywood nhất tuyến đại chế tác nam chính, song phương tầng cấp kém thật sự là nhiều lắm.

Rời đi Disney nhà sản xuất, Matthew không có về nhà, mà là đi Thiên Sứ trù tính công ty,[ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ đã đem hắn thủ bút sáu mươi vạn dollar thù lao, đánh tới trù tính công ty trướng thượng, hắn cần quá khứ ký tên, khiến tài vụ đem tiền chuyển tới hắn tài khoản bên trong.

Đi đến Thiên Sứ trù tính công ty lâu phía trước, hắn đình hảo xe, đi vào công ty, phát hiện Helen - Hermann đang đứng ở phía trước đài đại sảnh chỗ đó, cùng một để kim sắc tóc ngắn nữ hài nói chuyện, cái kia tóc vàng nữ hài quay lưng lại cửa, dáng người cùng Helen - Hermann xấp xỉ, bóng dáng thoạt nhìn có chút nhìn quen mắt.

Tóc vàng nữ hài bên cạnh, còn đứng một mười lăm mười sáu tuổi tóc đen nữ hài, tóc đen nữ hài đại khái là chú ý tới hắn, chính xoay người nhìn về phía cửa bên này.

Matthew nhìn thấy tóc đen nữ hài ấn tượng đầu tiên, chính là phát dục rất thành thục , rõ ràng đầy mặt mang theo anh nhi phì ngây ngô, cố tình dáng người hỏa bạo, đặc biệt là cực đại bộ ngực, tưởng không dẫn nhân chú ý cũng khó.

Còn có nàng ánh mắt, màu lam nhạt con mắt giống như bảo thạch như vậy sáng sủa, lượng đến cho người ta cảm giác thậm chí có điểm giả.

Gặp tóc đen nữ hài nhìn về phía chính mình, Matthew đối với nàng cười cười, tươi cười mới vừa ở trên mặt nở rộ, để kim sắc tóc ngắn nữ hài cũng quay đầu đến, chỉ nhìn một cái, ngay cả thân thể cũng chuyển lại đây.

“Matthew !” Nàng đi về phía trước một bước.

“Amanda !” Matthew lập tức nhận ra đây là đảm nhiệm qua thiên sứ trù tính công ty lâm thời trước đài nữ hài, lúc ấy cùng chính mình quan hệ rất tốt, còn tại Britney mv thử vai trung giúp qua hắn,“Ngươi không phải tại Anh quốc sao?”

“Phóng nghỉ hè .” Amanda cười hì hì nói,“Ta lại đây xem xem.”

Nàng quay đầu nhìn về phía cái kia tóc đen nữ hài,“Thuận tiện bang bằng hữu một điểm tiểu bận rộn.”

Matthew đi đến nàng trước người, bên kia Helen - Hermann cũng lại đây , hắn cùng người đại diện vẫy tay, tiếp tục đối Amanda nói,“Như thế nào cắt tóc ?”

Amanda kim sắc tóc ngắn, còn không bằng tóc của hắn trưởng.

“Hảo xử lý a.” Amanda tựa hồ còn nhớ rõ cùng Matthew giao tình, đối với hắn rõ ràng phi thường nhiệt tình,“Vài năm không thấy, ngươi đều biến thành đại minh tinh .”

Matthew đối Helen - Hermann bên kia nháy mắt,“Đều là Helen chịu đề bạt ta.”

Helen - Hermann nhìn Matthew liếc nhìn, cái gì cũng không có nói.

“Tại Los Angeles đãi vài ngày?” Matthew lại hỏi.

“Ngày mai liền muốn trở về.” Amanda tựa hồ cũng có chút bất đắc dĩ, nhìn tóc đen nữ hài, nói,“Nếu không phải muốn mang Anna lại đây, ta cũng tới không được Los Angeles.”

Nàng lúc này mới nghĩ tới, vi Matthew giới thiệu nói,“Đây là Alexandra - Daddario, của ta...... Ân, một muội muội.”

Tiếp, nàng lại giới thiệu Matthew,“Anna, đây là Matthew - Horner, ta tại Los Angeles bằng hữu.”

Tóc đen nữ hài cùng Matthew chào hỏi, sau đó nói,“Ta nhận thức ngươi, ngươi là một Hollywood ngôi sao.”

“Đúng vậy, ta là.” Matthew da mặt tự nhiên đầy đủ dày, hắn nhìn nhìn Amanda, lại nhìn nhìn Helen - Hermann, minh bạch lại đây, hỏi tóc đen nữ hài,“Ngươi cũng tưởng tại Hollywood phát triển?”

“Ân !” Alexandra - Daddario gật đầu.

Theo sau, Helen - Hermann mời mấy người đi trên lầu, Alexandra - Daddario đối giải trí trù tính công ty rất ngạc nhiên, nàng khiến trợ lý mang theo nàng nơi nơi xem xem, bọn họ ba người thì tại văn phòng hàn huyên một hồi.

Này nữ hài là Amanda phụ thân bằng hữu nữ nhi, cố ý hướng Hollywood phát triển, cho nên Amanda mang nàng đến Helen - Hermann nơi này, lưu lại cơ bản tư liệu.

Amanda học nghiệp còn không có hoàn thành, không tại Los Angeles nhiều lưu, ngày hôm sau Matthew chuyên môn đem nàng đưa đến quốc tế sân bay.

Mặt sau hai ngày bên trong, Matthew cơ bản đều tại điều chỉnh trạng thái, quay chụp sắp tại Disney nhà sản xuất nhị hào studio bắt đầu.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 205: Hắn Là Ma Quỷ

Disney nhà sản xuất studio số 2, sớm biến hóa bộ dáng, tới gần đại môn bên trái địa phương, biến thành mười bảy thế kỷ bờ biển thành trấn, phân bố các thức vật kiến trúc nội cảnh cùng ngoại cảnh, bên phải còn lại là càng thêm rộng mở không gian, bị bố trí thành kịch bản kết cục trung đại chiến hải đảo sơn động, bởi tạm thời còn không quay chụp bên này vai diễn, trong sơn động vừa không có thủy, cũng không có ánh vàng rực rỡ Hoàng Kim châu báu.

Studio bên trái một chỗ bán phong bế thức trước đây cửa hàng rèn nội cảnh trung, Gore - Verbinski đứng ở có vẻ có chút rách nát trước cửa, đem chuẩn bị sắp xếp Matthew cùng Johnny - Depp kêu lại đây.

Johnny Depp dày đặc yên huân trang, dù cho không phải quay chụp, đi lên đến cũng nhăn nhăn nhó nhó, cái loại này âm nhu cùng tao mị nhất định là từ xương cốt bên trong thấu bắn ra đến.

Matthew chỉ đánh một tầng mỏng manh phấn nền, lấy đột xuất mặt bộ đường cong khuynh hướng cảm xúc, chuyên môn súc trưởng màu nâu sẫm tóc dài, nóng ra đại quyển xõa tung tại sau đầu, cực kỳ Hợp Thể hí phục, phác thảo ra thân thể đường cong, cường điệu đột xuất cường hãn dã tính mĩ.

Sớm ở giữa tháng bảy thời điểm, kịch tổ liền thông tri qua hắn, sẽ đối Will - Turner tạo hình, vai diễn cùng động tác thiết kế tiến hành thích hợp điều chỉnh, để khiến nhân vật cùng hắn cá nhân khí chất càng ăn khớp, càng như là một vừa rèn sắt lại luyện kiếm thợ rèn !

Có lẽ trên thế giới này tồn tại ẻo lả loại hình thợ rèn, nhưng tại tuyệt đại bộ phận nhân nhận tri trung, thợ rèn đều là thô cuồng , hào phóng cùng tràn ngập lực lượng .

Kịch tổ cấp Matthew chế định sở hữu tạo hình, đột hiển cái loại này nam tính gợi cảm, tuyệt không là trắng bóc, tinh tế thon thả soái ca có khả năng thể hiện .

“Matthew, cảnh này từ ngươi tiến vào bắt đầu !” Gore - Verbinski mang một bộ viền vàng kính mắt, đứng ở thoáng hiển cũ nát cửa gỗ biên, chỉ cửa phụ cận chậu nước, nói,“Hiện tại là nóng bức mùa, ngươi xuyên chính trang rất dầy, cởi quần áo rửa mặt lau mồ hôi. Nhớ kỹ ! ngươi thân sĩ kia một mặt chỉ là cấp Elizabeth - Swan xem .”

“Ân.” Matthew lên tiếng.

Gore - Verbinski tiếp tục nói,“Ngươi rửa mặt lau thượng thân, nhất định phải khiến thủy dính vào ngươi bộ ngực cơ nhục bên trên !”

Matthew minh bạch, ướt sũng nửa người trên, quay chụp đi ra cơ nhục hiệu quả có đôi khi sẽ càng hảo.

“Ngươi tại tẩy trừ khi, phát hiện dị thường, quá khứ xem xét......” Gore - Verbinski ngược lại nhìn về phía Johnny - Depp bên kia,

“Đẳng Matthew tiếp cận, ngươi từ ẩn thân địa phương đi ra, dùng đao chỉ hắn, sau đó các ngươi bắt đầu động tác hí.”

Johnny - Depp nói cái gì cũng không có nói.

Gore - Verbinski nhìn hắn một cái, xác nhận hắn nghe được chính mình mà nói, rời đi nơi này, trở lại đạo diễn máy theo dõi mặt sau.

Quay chụp lập tức bắt đầu.

Phía trước đã quay chụp một ít vai diễn, tạm thời kết thúc quay chụp Keira - Knightley không có rời đi, cùng trợ lý đứng ở máy quay phim mặt sau sẽ không ảnh hưởng đến quay chụp địa phương, bàng quan quay chụp.

Trường quay trung, Matthew đẩy ra cửa gỗ đi đến, dỡ xuống ở bên ngoài thân sĩ ngụy trang, cởi che được nghiêm kín chính trang, treo ở cửa bên cạnh trên cái giá, đi đến chậu biên, vén lên thủy rửa mặt, lại kéo qua một cái khăn lông, tại chậu trung thẩm thấu, nhéo một phen, xoa xoa trên người hãn.

Máy quay phim bên này, nhiếp tượng sư khống chế màn ảnh, lấy hắn lõa lồ bên ngoài thượng bản thân làm tiêu điểm, quay chụp toàn phúc đặc tả hình ảnh, khăn mặt nhỏ giọt thủy châu theo Matthew thân thể lăn xuống, hoàn toàn đem hắn một thân cơ nhục dã tính triển hiện ra đến.

Matthew tựa hồ phát hiện không đúng, hướng tiệm rèn bên trong nhìn thoáng qua, có chút bài trí rõ ràng bị người động qua, con lừa động , chùy tử cũng động , mà lão thợ rèn còn tại say rượu ngủ say, lập tức nơi nơi xem xét, hắn trước nhìn nhìn con lừa, lại đến đến đe sắt vừa xem rèn sắt chùy, đột nhiên bóng người chớp động, Johnny - Depp từ một căn đầu gỗ Trụ tử mặt sau lắc mình mà ra, trong tay hải tặc loan đao nhắm ngay Matthew trần trụi lồng ngực......

Nhiếp tượng sư lập tức điều chỉnh màn ảnh, màn ảnh tại Johnny - Depp trong tay kiếm cùng Matthew cường tráng bộ ngực gian qua lại biến hóa.

Johnny - Depp hướng về phía trước, Matthew chậm rãi lui về phía sau, hai người lần đầu tiên xuất hiện ở cùng hình ảnh trong.

“Hải tặc thuyền trưởng âm nhu ngại ngùng, thợ rèn to lớn dương cương !” Gore - Verbinski nhìn chằm chằm trên máy theo dõi live hình ảnh,“Này đối lập quá cường liệt ! hoàn mỹ a !”

“Hải tặc !” Matthew nhìn Johnny - Depp, một ngụm giọng Anh quốc vang dội mà lại thô kệch.

“Ta xem ngươi có điểm nhìn quen mắt.” Johnny - Depp cùng Matthew rõ ràng tương phản, một ngụm ẻo lả,“Ta phía trước uy hiếp qua ngươi sao?”

Matthew khuôn mặt dần dần trở nên cứng rắn,“Không có ! ta chỉ là không muốn cùng hải tặc đáp lên quan hệ !”

Không đợi Johnny - Depp nói chuyện, hắn đột nhiên hướng bên phải bước ra một bước, tốc độ phi thường mau, cũng có vẻ dị thường linh mẫn, sau đó thò tay nắm lên treo tại trên cây cột mặt một thanh bội kiếm, chỉ hướng Johnny - Depp.

“Ngươi làm như vậy lý trí sao?” Johnny - Depp phảng phất hiện tại mới kịp phản ứng,“Thế nhưng tưởng cùng một hải tặc so kiếm.”

Matthew trên mặt không có nửa phần do dự,“Ngươi từng muốn thương tổn Swan tiểu thư !”

“Một chút mà thôi.”

Johnny - Depp nói xong, một đao đâm lại đây, Matthew dựa theo thiết kế lộ số, kiếm đi xuống dưới, lại hướng lên trên nhướn, hắn kiếm thuật thuần thục, thân thủ nhanh nhẹn, đi sau mà tới trước, Johnny - Depp đao vừa đâm ra đến, liền bị hắn kiếm chọn trúng, Johnny - Depp hải tặc loan đao rời tay bay đi ra ngoài.

“Đình !” Gore - Verbinski kêu ngừng quay chụp.

Johnny - Depp thật bất đắc dĩ hướng Matthew xòe tay, còn làm khóc tang thức mặt quỷ.

Matthew cũng bất đắc dĩ xòe tay,“Ta chỉ dùng năm thành kình.” Hắn lại gần, thấp giọng hỏi,“Nói đi, Depp, tối hôm qua làm cái gì chuyện xấu đi.”

“Cũng không có cái gì.” Johnny - Depp mà nói khó phân biệt thật giả,“Chính là cùng năm sáu mĩ nữ lăn lộn một đêm.”

“Thiết !” Matthew hoàn toàn không tin.

Gore - Verbinski mà nói lại truyền tới,“Động tác hí một lần nữa quay chụp, mặt khác ok.”

Johnny - Depp giơ tay lên, nói,“Ta yêu cầu sử dụng thế thân.” Hắn nhìn Matthew,“Cùng gã này so kiếm rất đáng sợ, hắn là ma quỷ.”

Nói xong, hắn lại đối Matthew làm mặt quỷ, vung tay đi ra trường quay.

Johnny - Depp kỹ năng đặc biệt thế thân, sớm liền hóa hảo trang, vẫn chờ tại trường quay bên ngoài, tùy thời đều có thể lên sân, hơn nữa cùng Matthew chỉ có một tầng mỏng manh phấn nền bất đồng, Johnny - Depp hải tặc trang phi thường đậm, vị kia đồng dạng hóa đậm trang kỹ năng đặc biệt thế thân, nhìn qua cùng Johnny - Depp có chín thành tương tự.

Nếu là yên lặng xuống dưới văn hí, khẳng định có thể dễ dàng phân biệt đi ra, thế nhưng động lên rất ít lộ ngay mặt động tác hí, hoàn toàn có thể lấy giả đánh tráo.

Thực ra không chỉ là Matthew, kịch tổ đại bộ phận người đều biết, Johnny - Depp sớm bị gần nhất mấy năm nay hoang đường sinh hoạt vét sạch thân thể, sớm liền chuẩn bị tốt kỹ năng đặc biệt thế thân, trừ một ít tất yếu tình huống, động tác hí bình thường đều sẽ khiến thế thân lên sân quay chụp.

Đổi càng thêm chuyên nghiệp thế thân, động tác hí quay chụp, Matthew cũng có thể thoải mái một ít, bằng không thật một điểm lực đều không phát, hắn động tác tại màn ảnh hình ảnh trong khẳng định là mềm nhũn , như vậy tính cái gì đánh nhau? Không bằng gọi đấu vũ được.

Cùng phía trước như vậy, so với văn hí, Matthew càng thích động tác hí, tuy rằng vừa rồi một đoạn văn hí thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng kia đoạn văn hí, hắn không cần bao nhiêu biểu diễn, trên thực tế chính là lấy bày ra dáng người, khí chất cùng cơ nhục vi chủ.

Động tác hí bộ phận, Matthew chụp phi thường nghiêm túc, hắn biểu diễn phương diện khẳng định sẽ bị Johnny - Depp áp chế, đây là tất nhiên , cho nên muốn khiến nhân vật phát quang phát nhiệt, liền muốn tại Jack - Sparrow thuyền trưởng tương phản phương hướng thượng xuất sắc.

Johnny - Depp dùng kỹ xảo biểu diễn nghiền áp hắn, hắn liền lực tranh dùng điêu khắc dáng người cùng nhanh nhẹn hoa mỹ thân thủ áp chế Johnny - Depp.

Gore - Verbinski tiến vào kịch tổ sau, cùng chủ yếu diễn viên đều đơn độc trò chuyện qua, Matthew cũng cùng hắn trao đổi hắn đối với nhân vật một ít ý tưởng, Gore - Verbinski cũng cầm tán đồng thái độ.

Hai nhân vật ưu thế bù đắp, tại bất đồng phương diện hoà lẫn, cũng là hắn này đạo diễn vui với nhìn thấy kết quả.

[ Cướp biển vùng Caribbean ] động tác hí quay chụp, cùng [ Vua Bọ Cạp ] hoàn toàn bất đồng, không có bất cứ màn ảnh dài, đều là phân mảnh quay chụp, lại dựa vào hậu kỳ cắt nối biên tập chắp nối cùng một chỗ, dài nhất động tác màn ảnh, cũng sẽ không vượt qua năm giây.

Matthew để trần, cùng Johnny - Depp thế thân đánh đánh đình đình, một buổi sáng thời gian, quay chụp chừng hai mươi động tác màn ảnh.

Quay chụp khe hở, Matthew đi đến nơi nghỉ ngơi, đảm nhiệm trợ lý Milla - Vương Lập tức đem thảm phi tại hắn trần trụi trên lưng mặt, lại truyền đạt mang ống hút ly.

Matthew uống hai ngụm thủy, chuyên môn vì hắn cùng trang hoá trang sư lại đây bổ trang, ngắn ngủi nghỉ ngơi mười phút, quay chụp lại bắt đầu, trường quay trung lại vang lên đao kiếm tương giao kim chúc tiếng va chạm âm.

Theo sau hai ngày thời gian bên trong, đạo diễn Gore - Verbinski đều tại quay chụp Witt - Turner cùng Jack - Sparrow thuyền trưởng so kiếm vai diễn, kịch tổ bởi vì Matthew quan hệ, đối với động tác hí có tương đương cao kỳ vọng, liên tục quay chụp, cũng là vì đạt được hiệu quả xuất sắc nhất màn ảnh.

Matthew không có bởi vì đại lượng vận động động tác hí quay chụp mà uể oải, vô luận là tinh thần trạng thái, vẫn là thân thể trạng thái đều càng ngày càng tốt, đến quay chụp ngày thứ ba, Gore - Verbinski nhìn thấy Matthew trạng thái tới một đỉnh phong, dứt khoát đem phía trước quay chụp rất nhiều màn ảnh lại lần nữa quay chụp một lần.

Ba ngày thời gian, chỉ là trận này động tác hí, kịch tổ liền quay chụp trên trăm màn ảnh.

Theo sau, Matthew tiến vào ngắn ngủi nghỉ ngơi điều chỉnh giai đoạn, Gore - Verbinski tại tới gần trên sân, bắt đầu quay chụp một ít hỗn độn triển lãm thời Trung Cổ bình dân sinh hoạt màn ảnh.

Này mấy màn ảnh trung, vô luận là nhân hoặc là mặt khác tồn tại, thoạt nhìn đều bẩn hề hề .

Trên thực tế, phim trung xuất hiện đại bộ phận nhân vật, trắng bóc màn ảnh đã ít lại càng ít, tỷ như Jack - Sparrow thuyền trưởng, hắn tạo hình liền không cần nói, lôi thôi so khất cái tốt không đến nơi nào.

So với Jack - Sparrow thuyền trưởng, Will - Turner tạo hình muốn sạch sẽ một ít, nhưng cự ly bạch diện tiểu sinh cũng có mười vạn tám ngàn dặm như vậy xa.

Người qua đường diễn viên lại càng không cần nói .

Vì đạt tới màn ảnh trung bẩn hề hề hình ảnh hiệu quả, Gore - Verbinski còn đặc biệt dùng tới tuyệt chiêu, khiến đám kia lâm thời các diễn viên kêu khổ không ngừng.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 206: Không Đến Điện

Vì đạt tới màn ảnh trung nhân vật bẩn hề hề hiệu quả, tại Matthew quay chụp trong ba ngày này, sắp lên sân quay chụp lâm thời diễn viên, tất cả đều bị Gore - Verbinski phái đến studio bên ngoài, đi Disney nhà sản xuất cự đại cát đá tính chất lộ thiên trong trường quay xoay quanh, hơn nữa tất yếu là tại Thái Dương phía dưới.

Lúc này mới tám tháng hạ tuần, Los Angeles dương quang vẫn là tương đối mãnh liệt .

Thực ra này mấy ngọn nguồn, vẫn là Gore - Verbinski đối trang phục tổ chuẩn bị trang phục không hài lòng, trang phục tuy rằng trải qua làm cũ xử lý, nhưng thí chụp thời điểm, căn bản không có cái loại này bẩn hề hề khuynh hướng cảm xúc.

Gore - Verbinski đối với lâm thời diễn viên yêu cầu rất minh xác, chính là tại trời nóng thời điểm, đem phân phối đến hí phục tại lộ thiên trường quay Thái Dương phía dưới xuyên ba ngày, bất luận kẻ nào nghiêm cấm cởi hoặc là thanh tẩy, hơn nữa sở hữu diễn viên tại đây trong ba ngày mặt cũng không chuẩn tắm rửa.

Đương nhiên, kịch tổ cũng cấp này mấy lâm thời diễn viên khai ra gấp ba tiền lương.

Hiệu quả hiện rõ ràng, tại thường thường thổi bay bụi đất Thái Dương dưới đáy sái hơn ba ngày sau, hí phục tuyệt đối là bị lặp lại thẩm thấu mồ hôi cùng tro bụi, trên người cũng là bát nháo , tóc cũng dính đến một khối, thối hoắc bẩn hề hề thời Trung Cổ bình dân phong cách liền hoàn mỹ hoàn nguyên đi ra.

Không chỉ là lâm thời diễn viên, quay chụp trung trừ đóng vai Anh quốc đại lão gia diễn viên, bao gồm Matthew ở bên trong, hí phục đều không là hoàn toàn mới , toàn bộ trải qua làm cũ xử lý, phục sức thượng vết bẩn cùng sử dụng qua dấu vết rất rõ ràng, để người trong tiềm thức cảm giác chính là chân thật sử dụng này nọ, mà không phải lâm thời xuyên hí phục.

Matthew thực ra rất rõ ràng, đây chính là phim muốn hiệu quả, giống loại này điển hình nhất tuyến cổ trang đại chế tác, cũng không phải điển hình Disney đồng thoại loại hình, cho dù là có chứa kỳ huyễn sắc thái, vô luận là đạo diễn chế tác nhân, vẫn là chế tác công ty, đều sẽ gắng đạt tới phù hợp cái kia thời đại bối cảnh.

Tại Cướp biển vùng Caribbean ngang ngược niên đại, trừ phi quý tộc, bằng không rất khó làm đến mỗi ngày tắm rửa, mỗi ngày tắm rửa cạo râu thổi tóc hình, kia vẫn là hải tặc sao? Ai có thể trông cậy vào một đám hải tặc vong mệnh chi đồ cười rộ lên tám cái răng, bạch được lóe sáng chói mắt?

Không chỉ là quần áo, tạo hình cũng là như thế.

Không nói người khác, liền nói chính hắn, hoá trang không phải che đậy trên mặt chỗ thiếu hụt, lại càng không là làn da bóng loáng trắng bóc, mà là đột hiển thô kệch cường tráng đường cong, triển lãm nam tính tối hẳn là có dương cương dã tính chi mĩ.

Hollywood điện ảnh sở dĩ làm như vậy, trên thực tế cùng toàn bộ xã hội thẩm mỹ là nhất trí , hắn luyện tập đọc thời điểm, từ một quyển về điện ảnh tạo hình phi thường có danh sáng tác bên trong xem qua, nói là cho tới bây giờ, Tây phương nhân thẩm mỹ như cũ là công nghiệp thời đại bầu không khí dưới đối tràn ngập dã tính Nguyên Thủy mị lực sùng bái.

Nói cách khác, xã hội chủ lưu vẫn là thích kia vài vạm vỡ dã tính chi mĩ.

Thực ra từ Hollywood ngôi sao tuyến đầu tình huống cũng có thể nhìn ra đến, vô luận nam nữ, thô kệch loại hình chiếm cứ tuyệt đại đa số, cái loại này tinh xảo mĩ lệ ngược lại rất ít.

Walt Disney tập đoàn, nguyện ý vì này dạng một bộ phim đầu nhập cự tư, khẳng định là xem hảo phim tiền cảnh, Disney nhà sản xuất tài nguyên, cũng ưu tiên hướng kịch tổ nghiêng.

Trừ cự đại studio số 2 dùng đến dựng sơn động cùng cũ nát thời Trung Cổ tiểu trấn, số ba studio đảm đương kịch tổ làm công cùng huấn luyện dùng , tới gần số bốn studio, đồng dạng thuộc về kịch tổ dùng.

Nơi này chủ yếu dựng ra tổng đốc phủ nội cảnh.

Kịch tổ quay chụp một tuần sau, từ studio số 2 chuyển dời đến số bốn studio, đầu tiên quay chụp hải tặc còn không có công phá tổng đốc phủ vai diễn.

Matthew cùng Keira - Knightley cũng lần đầu tiên xuất hiện ở cùng một cảnh tượng bên trong.

Trường quay trong, Will - Turner vi tổng đốc đưa kiếm hí vừa chụp xong, kịch tổ ngay sau đó bắt đầu quay chụp tiếp theo trường.

Keira - Knightley mặc Anh quốc thục nữ trang, đứng ở mộc chế lâm thời trên thang lầu, đẳng đạo diễn vừa kêu bắt đầu, lập tức dọc theo thang lầu đi xuống dưới.

Sỉ sỉ tiếng bước chân vang lên, Matthew ngẩng đầu hướng bên kia xem, hắn đối diện tổng đốc cũng nhìn về phía bên kia, đồng thời nói,“Elizabeth, ngươi xem lên thật đẹp.”

“Will !” Keira - Knightley mắt bên trong, lại chỉ có Matthew,“Có thể thấy đến ngươi thật sự là quá tốt.”

Nàng nhanh hơn cước bộ, từ trên thang lầu đi xuống dưới.

Matthew nhìn chằm chằm vào Keira - Knightley, phảng phất đây chính là hắn nữ thần, hắn tình nhân trong mộng như vậy.

Keira - Knightley không có nhìn thấy tổng đốc phụ thân như vậy, trực tiếp đi đến Matthew trước mặt, nóng bỏng nói,“Ta tối hôm qua còn mơ thấy ngươi.”

“Ta?” Matthew giọng Anh quốc nghe vào tai không thể so Keira - Knightley kém cỏi.

“Ngươi cảm giác như vậy thích hợp sao?” Tổng đốc nói.

Keira - Knightley căn bản mặc kệ, lại đối Matthew nói,“Ngươi nhớ rõ chúng ta gặp nhau ngày đó sao?”

“Ta làm sao có khả năng quên !” Matthew ánh mắt chỉ nhìn Keira - Knightley,“Ta không có khả năng quên, Swan tiểu thư.”

Keira - Knightley nhìn lại Matthew,“Ta với ngươi nói qua bao nhiêu lần, bảo ta Elizabeth.”

Hai người thâm tình đối diện, tựa hồ trong mắt chỉ có lẫn nhau.

Này đoạn hí đến đây kết thúc, Gore - Verbinski nhìn xem thẳng lắc đầu, hô,“Đình ! lại đến !”

Các quay chụp bộ môn nhanh chóng trở lại vị trí cũ, quay chụp rất nhanh một lần nữa bắt đầu, lần này không tới quay chụp kết thúc, chỉ tiến hành một nửa, Gore - Verbinski liền kêu ngừng quay chụp.

Hắn đi đến trường quay trong, nói thẳng,“Matthew, Keira, cảm tình ! cảm tình ! ta cần các ngươi đầu nhập cảm tình !”

Matthew mắt nhìn Keira - Knightley, Keira - Knightley vừa lúc cũng nhìn hắn, hai người liếc nhau, lại đồng thời nhìn về phía đạo diễn Gore - Verbinski.

“Liền này hiện tại loại cảm giác này !” Gore - Verbinski rõ ràng nhận ra hai người động tác nhỏ,“Cái loại này lòng có ăn ý cảm giác !”

Hắn cho rằng nói thực minh bạch , rời đi trường quay, lớn tiếng nói,“Lại đến một lần !”

Nhưng quay chụp vừa mới bắt đầu, Keira - Knightley mới từ trên thang lầu đi xuống đến, hắn lại hô đình, sau đó lại chụp, lại kêu đình, lặp lại ba lần sau, kịch tổ tạm thời đình chỉ vận chuyển.

Gore - Verbinski đi vào trường quay, nâng dưới viền vàng kính mắt, lần này kiên nhẫn, nói,“Matthew, Will - Turner là quý mến Elizabeth !”

Hắn tiếp lại đối Keira - Knightley nói,“Elizabeth cũng thích Will - Turner, hai người đều có cảm giác, còn biết điểm này, bọn họ là một đôi lẫn nhau cảm kích không có thổ lộ thầm mến giả, các ngươi có loại này hiệu quả sao?”

Matthew trầm mặc, Keira - Knightley cắn môi không nói lời nào.

“Các ngươi cần đầu nhập cảm tình, cần nắm chắc nhân vật cảm xúc !” Gore - Verbinski nhìn thấy quay chụp màn ảnh, chỉ có một cảm giác, này hai người xem đối phương, giống như là đang nhìn một căn đứng ở kia trường quay đầu gỗ, hắn chỉ chỉ Matthew, lại chỉ chỉ Keira - Knightley,“Ngươi ái mộ nàng, nàng cũng ái mộ ngươi, liền đơn giản như vậy ! đem các ngươi cảm tình đầu nhập đi vào !”

Hắn cuối cùng nói,“Matthew, Keira, các ngươi hiện tại trao đổi một chút, ta cho các ngươi mười phút thời gian.”

Nghe Gore - Verbinski nói như vậy, biểu diễn tổng đốc phụ thân vị kia diễn viên lập tức cùng hắn ly khai nơi này.

“Ngươi phía trước diễn qua tình lữ hí sao?” Matthew hỏi Keira - Knightley.

“Diễn qua.” Keira - Knightley hỏi ngược lại,“Ngươi đâu?”

“Ta cũng diễn qua.” Matthew thấp giọng nói,“Ta cùng nữ chính đứng chung một chỗ, biểu tình thân thiết một điểm, động tác thân mật một điểm, liền ok .”

Hắn nhún nhún vai,“Giống như vậy hàm súc , hoặc là nói yên lặng ẩn tình , không diễn qua.”

Kelly - Knightley chu miệng, bao thiên bộ dáng càng rõ ràng ,“Ta ngược lại là diễn qua, vấn đề là ta đối với ngươi không đến điện.” Nàng cùng Matthew đã rất quen thuộc , thêm tuổi cũng nhỏ, nói chuyện cũng không khách khí,“Ngươi cơ nhục rất phát đạt, đường cong quá thô hung ác, cả người có vẻ rất dã, quá thô tháo không đủ tinh xảo, tưởng đối với ngươi đến điện có chút khó khăn.”

“Uy, Keira, ngươi có lầm hay không.” Matthew đi đến bên này, tự nhận là tối đột xuất , chính là bộ túi da này , hiện tại thế nhưng bị người ghét bỏ, có điểm bất mãn, đáp lại nói,“Thực ra ta đối với ngươi cũng không đến điện.”

Keira - Knightley hừ một tiếng,“Lấy cớ.” Nàng cho rằng chính mình bề ngoài vẫn là rất không sai ,“Ngươi động tác hí hảo, biểu diễn kém, cho rằng ta nhìn không ra sao?”

Hai người nói chuyện thanh âm phi thường thấp, thêm trong trường quay không có người khác, cũng không cần lo lắng người khác nghe được, bên ngoài nhân nhìn, chỉ biết cho rằng bọn họ tại trao đổi nhân vật cùng biểu diễn sự tình.

Matthew khoát tay,“Keira, ngươi rất tự kỷ , ta trong mắt tất cả đều là của ngươi chỗ thiếu hụt, cho nên mới không đến điện.”

“Chỗ thiếu hụt?” Keira - Knightley tiến lên một bước, hỏi,“Cái gì chỗ thiếu hụt? Có thể so sánh ngươi trên người chỗ thiếu hụt nhiều sao?”

“Đương nhiên.” Matthew học nàng giọng Anh quốc, nói,“Mặt chữ điền ta không thích.”

Keira - Knightley theo bản năng muốn sờ mặt, bận tâm trang dung, lại thả xuống dưới, nàng biết chính mình là mặt chữ điền, bằng không cũng sẽ không bị lựa chọn đi [ Star Wars Episode ] bên trong cho người đương thế thân.

Mặt chữ điền là tình hình thực tế, cho nên nàng nhịn.

“Còn có?” Nàng hỏi.

“Tính......” Matthew khoát tay,“Không nói này mấy , chúng ta vẫn là nghiên cứu dưới cảnh này đi, đây là chính sự.”

Hai người vừa thảo luận sự tình, sớm liền oai lâu .

Keira - Knightley cũng biết điểm này, nói,“Ngươi kỹ xảo biểu diễn quá bình thường.”

Lời này có điểm chói tai, bất quá Matthew biết đây là sự thật, cũng không tưởng cùng một còn chưa mười tám tuổi nữ hài so đo.

“Ta dạy cho ngươi một đơn giản nhất phương pháp......” Keira - Knightley đối với có thể chỉ bảo một tuổi so với chính mình đại diễn viên, rất có hứng thú, nói,“Ngươi hẳn là yêu đương qua đi? Đem ta coi là thành của ngươi bạn gái, hồi tưởng dưới ngươi ban sơ truy nàng cái loại cảm giác này, đem cái loại cảm giác này đại nhập đến hiện tại cảnh tượng trung, như vậy sẽ tốt hơn nhiều.”

Matthew nghe đi vào, chăm chú tự hỏi tính khả thi.

Hắn là dã chiêu số, Keira - Knightley tuy rằng cha mẹ đều tại Anh quốc giới giải trí dốc sức làm, nhưng bản nhân không kinh lịch qua chuyên nghiệp học tập, đồng dạng cũng có thể xem như dã chiêu số.

Keira - Knightley gặp Matthew không có phản ứng, hỏi,“Ngươi sẽ không không yêu đương qua đi?”

“Nói qua.” Matthew đáp một câu,“Có thể thử xem.”

“Ân, kia hảo.” Keira - Knightley lui về phía sau một bước,“Chỉ cần ngươi có thể đối với ta đến điện, ta khẳng định có thể đối với ngươi đến điện !”

Mười phút đảo mắt liền qua, quay chụp bắt đầu sau, Matthew cố gắng đại nhập cảm tình, đem Keira - Knightley xem như ngưỡng mộ đối tượng, Keira - Knightley là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, cứ việc kỹ xảo biểu diễn bình bình, lại cũng có vài phần thực lực, cấp Matthew cảm giác cùng ng kia mấy trường cũng bất đồng .

Cảnh này lại quay chụp hai lần, rốt cuộc tuyên cáo thông qua.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 207: Caribbean Cùng Caribbean

Quay chụp trung có không ít về Will - Turner cùng Elizabeth - Swan diễn cảm tình, nhưng cùng [ Vua Bọ Cạp ] trực tiếp cởi quần áo khai ba bất đồng,[ Cướp biển vùng Caribbean ] càng thêm hàm súc, này cũng cấp Matthew bao nhiêu mang đến một điểm phiền toái, thực ra này bộ phim diễn cảm tình cũng không khả năng chừng mực quá lớn, không nói khác, Keira - Knightley mới mười bảy tuổi, mẫu thân của nàng tuy rằng không phải toàn bộ hành trình cùng đi quay chụp, nhưng cách vài ngày liền sẽ đến một lần kịch tổ.

Hoàn thành tổng đốc phủ vai diễn sau, Matthew tạm thời rời đi kịch tổ, hai ngày sau không có hắn hí quay chụp, bởi studio số 2 hải tặc sơn động còn không có dựng hoàn thành, kịch tổ chuẩn bị ra ngoại cảnh, đi trước New York trưởng đảo, lại đi biển Caribbean địa khu.

Matthew đại khái lý giải một chút, kịch tổ sắp sửa tại trưởng đảo quay chụp bộ phận “Kẻ chặn lại” Hào vai diễn.

Kịch tổ hàng hải cố vấn Matt - O'Connell triển chuyển quan hệ, thuê đến một chiếc cự đại kiểu cũ thuyền buồm “Washington phu nhân” Hào, đến đảm đương quay chụp trung “Kẻ chặn lại” Hào.

Về phần “Hắc Trân Châu” Hào, kịch tổ đã đầu nhập cự tư, tại biển Caribbean địa khu kiến tạo một chiếc đạo cụ thuyền.

Còn có một sự kiện, kịch tổ chính thức đem [ Cướp biển vùng Caribbean ] thay tên vi [ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ], nghe nói là vận tác tục tập lưu lại không gian.

Này cũng rất bình thường, đại bộ phận Hollywood nhất tuyến thương nghiệp chế tác đều sẽ làm như vậy, mặc kệ phim tương lai hay không sẽ thành công, trước lưu lại quay chụp tục tập không gian lại nói, một khi thành công , tục tập cũng liền sơ lý thành chương.

Đại bán điện ảnh tục tập đối với nhà sản xuất cùng phát hành công ty đến nói, cũng ý nghĩa càng nhỏ phiêu lưu cùng càng nhiều lợi nhuận.

Muốn đi biển Caribbean địa khu quay chụp, Matthew vẫn là tràn ngập chờ mong , nghe nói biển Caribbean phong cảnh mê người, bất quá hắn có một điểm nghi hoặc địa phương, từng cái kia Caribbean cùng biển Caribbean là cái gì quan hệ?

Tại Thái Bình Dương bờ bên kia vung đại chùy làm việc nghỉ ngơi thời điểm, Matthew từng nghe trên công trường kỹ thuật viên giảng qua Cướp biển vùng Caribbean cùng Caribbean hệ liệt một sự kiện.

Kỹ thuật viên máy tính bên trong có mấy chục bộ đảo quốc tình yêu lãng mạn phim hành động, văn kiện cũng không có mã hóa, có một ngày hắn lấy máy tính cấp tám tuổi cháu xem [ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ], tiểu cháu nhận thức [ Cướp biển vùng Caribbean ] năm chữ, sau đó kỹ thuật viên nói ngày hôm sau cho hắn phóng đệ nhị bộ.

Kết quả ngày hôm sau buổi chiều, tiểu cháu vụng trộm tìm đến kỹ thuật viên hỏi hắn, nói chính mình mở ra máy tính xem Cướp biển vùng Caribbean , vì sao kỹ thuật viên phóng Cướp biển vùng Caribbean đều là thủy thủ đánh quái vật, hắn tìm đến Cướp biển vùng Caribbean lại là mấy cái thúc thúc a di tại tắm rửa?

May mắn kỹ thuật viên cơ trí, hắn nhanh chóng cùng tiểu cháu nói đệ nhất bộ đánh quái vật đánh quần áo đều ô uế, còn cũng không có tắm rửa, cho nên trước tắm rửa xong lại chụp đệ nhị bộ, sau đó tiểu cháu tin !

Vị kia kỹ thuật viên vẫn là rất thông minh !

Hai ngày sau không cần quay chụp, lại thêm kịch tổ cuối tuần hai ngày cố ý nghỉ, Matthew có bốn ngày nghỉ ngơi thời gian.

Bất quá, hắn này vài năm thói quen quy luật hóa sinh hoạt, dù cho không có công tác, buổi tối cũng sẽ không quá muộn ngủ, mười một giờ phía trước khẳng định sẽ nằm xuống đến, sáng sớm như vậy sáu giờ rưỡi rời giường, sẽ tiến hành mười lăm phút tả hữu chạy bộ buổi sáng, sau đó là một ngày bình thường công tác sinh hoạt.

Nghỉ ngơi đệ nhất thiên, Matthew liền ôm một thùng băng ghi hình, đi bắc Hollywood Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học, tìm đến David - Astor, chuẩn bị đổi chút tân .

“Không có a, Matthew.”

Trong văn phòng, David - Astor thu hồi băng ghi hình, sờ sờ đầu trọc, nói,“Ta sở hữu hàng tồn ngươi đều xem qua , không có khác .”

Đều ba năm qua , hắn có thể có bao nhiêu băng ghi hình khiến này chăm chỉ gia hỏa không ngừng quan sát cùng luyện tập?

“Ta xem nhiều như vậy, luyện tập cũng không thiếu.” Matthew ngượng ngùng gãi gãi đầu,“Kỹ xảo biểu diễn cũng không có tiến bộ, có phải hay không ta quá ngu ngốc a?”

David - Astor lắc đầu,“Ngươi nói không đúng.” Hắn suy nghĩ một chút, hỏi,“Matthew, ta vẫn xem ngươi biểu diễn tác phẩm, đặc biệt là từ Band of Brothers sau,[ xác ướp trở về ], Black Hawk Down,[ Vua Bọ Cạp ] tất cả đều xem qua không chỉ một lần, ngươi tại Black Hawk Down cùng [ Vua Bọ Cạp ] bên trong biểu diễn, rõ ràng so [ xác ướp trở về ] xuất sắc, so từ đầu tới đuôi cơ hồ một gương mặt Ronald Speirs càng là tiến bộ rõ ràng, chẳng lẽ ngươi không cảm giác, quay chụp khi tương đối thoải mái sao?”

“Động tác hí quay chụp xác thật càng ngày càng thoải mái .” Matthew nói thầm,“Khác nha......”

Hắn hồi tưởng một hồi lâu, mới nói,“Giống như cũng so phía trước hảo điểm.”

“Thực ra ngươi vẫn có tiến bộ.” David - Astor tuy rằng thanh danh không hiện, nhưng làm một danh diễn viên gạo cội, vẫn là tại giáo biểu diễn khóa diễn viên gạo cội, phương diện này ánh mắt vẫn là tương đương không sai ,“Chỉ là tiến bộ tốc độ tương đối chậm, này vừa bị quản chế bởi của ngươi thiên phú, càng bị quản chế bởi ngươi biểu diễn điện ảnh loại hình.”

Matthew minh bạch hắn ý tứ,“David, ngươi là nói ra diễn độc lập phim so phim thương mại càng có thể tôi luyện kỹ xảo biểu diễn?”

“Không sai.” David - Astor khẽ thở dài, nói,“Lấy ngươi hiện tại kỹ xảo biểu diễn, ứng đối tuyệt đại đa số thương nghiệp giải trí điện ảnh vấn đề không lớn, loại hình này điện ảnh bên trong, không có biểu diễn độ khó rất cao vai diễn, cũng không cần diễn viên kỹ xảo biểu diễn đại bùng nổ, đạo diễn yêu cầu cũng tương đối thấp......”

Hắn đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng Matthew,“Nhưng ngươi muốn có càng lớn phát triển, kỹ xảo biểu diễn không thể hoang phế, cho dù là Tom - Cruise, hắn kỹ xảo biểu diễn cũng không giống ngoại giới phê bình như vậy kém.”

“Ân, cám ơn ngươi nhắc nhở, David.” Matthew biết David - Astor là hảo ý.

Vị này diễn viên gạo cội luôn luôn không nghĩ tới từ hắn nơi này được đến qua cái gì, chịu giúp hắn cũng là xuất phát từ thưởng thức.

David - Astor nhìn Matthew, suy nghĩ một hồi, còn nói thêm,“Ngươi hiện tại nổi danh , cũng tuyển thích hợp chính mình lộ tuyến, liền tranh thủ làm đến tốt nhất đi, có cần hỗ trợ sự, cứ việc mở miệng.”

Matthew cười nói,“Ta sẽ , ta tại biểu diễn phương diện còn có rất nhiều thứ cần chỉ đạo đâu.”

Theo sau, hắn giúp David - Astor đem băng ghi hình nhất nhất đặt ở đối ứng trên cái giá, cáo từ ly khai.

Đi ở Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học trong viện, Matthew quay đầu mắt nhìn từng ở kia gian phòng học, xuyên thấu qua cửa sổ mơ hồ có thể nhìn thấy người ở bên trong ảnh, Hollywood địa phương này, thật là vĩnh viễn cũng không khuyết thiếu tân nhân.

Bất cứ một người, cho dù là ngôi sao tuyến đầu, một khi dừng lại, sẽ có vô số người tưởng vượt qua đi.

Đi đến trường học cửa, liền tại Matthew suy xét về sau có thời gian có phải hay không còn muốn lại thượng biểu diễn khóa thời điểm, trong túi Nokia di động vang lên.

Hắn móc ra đến xem liếc nhìn, phát hiện là đã lâu dãy số.

“Ngươi hảo, nơi này là Matthew - Horner.” Matthew thử hỏi,“Là...... Rachel sao?”

“Matthew !” Ống nghe bên trong vang lên thanh âm rõ ràng mang theo kinh hỉ,“Ta liền thử xem, không nghĩ tới ngươi còn không có đổi số điện thoại !”

“Ta đổi dãy số mà nói, ngươi như thế nào có thể liên hệ ta?” Matthew cười nói,“Ta giữ lại này dãy số, chính là tại vẫn chờ ngươi trở về.”

“Hừ...... Hừ......” Bên kia lại có tiếng nói chuyện truyền lại đây,“Ngươi vẫn là như vậy có thể nói.”

Matthew nhớ tới hai người cùng nhau ở trong này lên biểu diễn khóa khi tình huống, hỏi,“Ngươi hiện tại ở nơi nào? Canada? Vẫn là hồi Los Angeles ?”

“Ta đã trở về ! cho nên liên hệ ngươi. Lúc nào có thời gian a, chúng ta cùng nhau tụ tụ?”

“Ta hôm nay liền có thời gian.” Matthew buông xuống di động nhìn nhìn thời gian,“Ta này hai ngày nghỉ ngơi, ngươi hiện tại rảnh sao? Giữa trưa ta mời khách.”

Điện thoại bên kia tạm dừng một chút, sau đó hỏi,“Ngươi mời khách đương nhiên là có thời gian , chúng ta nơi nào gặp?”

Matthew nhớ rõ phụ cận có gia không sai phòng ăn (nhà hàng), nói,“Ta tại bắc Hollywood, chúng ta cùng tiến lên biểu diễn khóa trường học, ta tại cửa chờ ngươi.”

“Như vậy xảo, ta cũng tại bắc Hollywood, ngươi chờ ta một hồi, mười phút liền đến !”

Cắt đứt điện thoại, Matthew ra Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học, đứng ở trước cửa, kiên nhẫn đợi lên, mười phút không đến, một thanh thúy thanh âm truyền tới.

“Matthew !”

Nghe được có chút quen thuộc thanh âm, Matthew quay đầu nhìn, Rachel - McAdams đến.

Nàng buộc tóc đỉnh đầu vàng nhạt sắc mũ che nắng, khúc quyển tóc vàng từ mũ phía dưới màng buông xuống, theo gió nhẹ nhàng đong đưa, trên mặt hóa đạm trang, cười ra rõ ràng má lúm, thoạt nhìn vẫn là như vậy ngọt, thượng thân mặc một kiện phổ thông đoản khoản áo khoác jean, lộ ra bên trong kẻ ngang T-shirt, phía dưới là màu nâu thiếp chân khố, đột hiển hai cái đùi vừa thon vừa dài.

Để cho Matthew chú ý, Rachel - Mike Adams là cưỡi xe đạp tới được.

“Rachel......” Matthew lập tức nghênh đón,“Ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp !”

“Cám ơn.” Rachel - McAdams dừng lại, từ trên xe xuống dưới,“Ngươi so phía trước càng soái !”

Matthew vươn ra cánh tay, cùng Rachel - McAdams nhẹ nhàng ôm một chút, hỏi,“Đây là muốn hồi Hollywood phát triển ?”

“Đúng vậy !” Rachel - McAdams ôm qua đi tách ra, lên lên xuống xuống hảo hảo đánh giá Matthew một phen, nói,“Ta lần này đến, liền không chuẩn bị trở về.”

Nàng ngữ khí dị thường kiên định,“Lần này hồi Hollywood, ta nhất định phải thành công !”

Matthew gật gật đầu, nói,“Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trưa.” Hắn nhìn nhìn kia chiếc xe đạp,“Xe phóng tới bên trong trường học sao, ta cùng cửa an bảo nhận thức, khiến hắn hỗ trợ chiếu khán một chút.”

“Hảo a.”

Rachel - McAdams đẩy xe cùng Matthew vào nghệ thuật biểu diễn trường học, Matthew tuy rằng còn chưa tới danh khí đại có thể xoát mặt trình độ, nhưng thường xuyên lại đây tìm David - Astor, cửa an bảo cũng nhận thức hắn, hắn chào hỏi, đem xe đạp phóng hảo, mang theo Rachel - McAdams lên ô tô, dọc theo Laurier Valley Blvd một đường hướng đông, đi tới một nhà phòng ăn (nhà hàng) tiền.

Đây là một nhà tương đối cao cấp điểm phòng ăn (nhà hàng), cùng người thường như vậy, Matthew có tiền, cũng sẽ theo đuổi hưởng thụ, cùng với rất nhiều trên cửa gì đó.

Thực ra này cũng rất bình thường, trên thế giới này tuyệt đại đa số đều là hắn người như thế.

Trừ này mấy, hắn gần nhất còn tại suy xét mua phòng ở sự tình, nguyên bản [ Vua Bọ Cạp ] thù lao hắn liền tồn rất lớn một bộ phận,[ Cướp biển vùng Caribbean ] đệ nhất bút thù lao dĩ nhiên đến trướng, còn thừa hai bút muộn nhất năm nay cuối năm cũng sẽ tới tay, đến lúc đó ít nhất cũng có hai trăm vạn dollar, cũng có thể suy xét vào tay một đống thuộc về chính mình nơi ở.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 208: Khuyết Thiếu Một Nhân Vật Nam Chính

“Mới hai năm thời gian không thấy a.” Trong phòng ăn, Rachel - McAdams nhìn đối diện Matthew, nói,“Ngươi liền phát sinh lớn như vậy biến hóa.”

Matthew cười trả lời,“Có phải hay không trở nên càng soái ?”

“Thành thục ......” Rachel - McAdams nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Hơn nữa ngươi có loại rất đặc biệt gì đó, có thể để người cảm giác được không giống bình thường, này đại khái chính là khí tràng đi.”

Hai người vừa dùng qua cơm trưa, lại không có rời đi, ở trong này hàn huyên lên.

“Ngươi chừng nào thì trở về ?” Matthew hỏi.

Rachel - McAdams bưng lên chén nước, uống phía trước nói,“Có nửa tháng đi, này không vừa thuê hảo phòng ở ổn định xuống dưới, liền tưởng đến ngươi vị này lão bằng hữu.”

Matthew căn cứ phía trước tình huống phỏng đoán,“Tại bắc Hollywood?”

“Ân.” Rachel - McAdams chỉ chỉ Matthew phía sau,“Tại phía đông tiếp cận Burbank địa phương.”

“Kia xảo .” Matthew cũng chỉ chỉ chính mình phía sau,“Ta ở tại Burbank phía tây tới gần bắc Hollywood một xã khu.”

Rachel - McAdams cười ra một má lúm,“Chúng ta hẳn là cách không xa, có thời gian đi ta chỗ đó làm khách.”

Matthew gật gật đầu, thuận miệng đáp,“Hảo a.”

“Xem báo trên giấy đưa tin......” Rachel - McAdams tựa hồ rất ngạc nhiên,“Ngươi tại quay chụp Disney niên độ đại phiến [ Cướp biển vùng Caribbean ]?”

Việc này truyền thông sớm liền đưa tin qua, Matthew hồi đáp,“Đúng vậy, cuối tuần liền muốn đi Caribbean địa khu ra ngoại cảnh .”

Rachel - McAdams cũng không che giấu, nói,“Thật hâm mộ ngươi a, có thể lấy đến như vậy hảo tài nguyên.”

Matthew thói quen tính khiêm tốn,“Ta chính là vận khí tốt, người đại diện nhân mạch nhiều.”

Rachel - McAdams lại nói,“Nếu ngươi không có năng lực, như vậy lấy không được nhân vật, Disney không có khả năng lấy loại này hạng mục mạo hiểm.”

Matthew chuyển đề tài,“Ngươi đâu? Tìm đến thích hợp công tác sao?”

“Lại đây phía trước liền liên hệ hảo.” Rachel - McAdams lần này trở về hiển nhiên có điều chuẩn bị,“Ta cũng tham diễn một bộ Disney phim, bất quá ở bên trong chỉ là người qua đường tiểu nhân vật.”

“Từ từ đến.” Matthew nhìn thấy Rachel - McAdams có chút thất lạc, an ủi nói,“Tổng có cơ hội .”

Rachel - McAdams hơi hơi nhún vai,“Ân, cũng không khác biện pháp .” Nàng thở dài,“Ta cũng không phải người đại diện trọng điểm hộ khách, không có khả năng lấy đến càng tốt tài nguyên.”

Nói tới đây, Rachel - McAdams nhìn về phía Matthew, ánh mắt ý vị không rõ.

Matthew cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, tổng không thể nói ngươi tới Thiên Sứ trù tính công ty, Helen - Hermann chỗ đó ta tưởng biện pháp linh tinh đi?

Thiên Sứ trù tính công ty tài nguyên hiện tại tập trung tại hắn một người trên người, nếu Rachel - McAdams đến Thiên Sứ trù tính công ty, giữa hai người liền có trực tiếp lợi ích xung đột, tuyệt không có khả năng giống như bây giờ thoải mái tự nhiên ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm.

Gặp Matthew không tiếp chính mình mà nói, Rachel - McAdams không có lại ở trên đề tài này dây dưa, ngược lại nói,“Nghe nói biển Caribbean phong cảnh rất không sai.”

Matthew lần này nói tiếp,“Chính là thời tiết không tốt lắm, thường xuyên thổi gió to.”

Hai người lại hàn huyên nửa giờ, Matthew nhìn nhìn thời gian, nói,“Rachel, hôm nay liền đến nơi này đi, ta một hồi còn muốn đi kiện thân cùng tham gia huấn luyện.”

“Ân.” Rachel - McAdams gật đầu.

Matthew trả tiền, hai người ra phòng ăn (nhà hàng), Rachel - McAdams còn nói thêm,“Ngươi đưa ta đến biểu diễn trường học cửa là được, ta lấy xe đạp.”

Này chiếc ô tô trang không thượng kia chiếc xe đạp, Matthew cũng không khách khí, đem Rachel - McAdams đưa đến biểu diễn trường học cửa.

Rachel - McAdams cởi bỏ dây an toàn, đẩy cửa ra liền chuẩn bị xuống xe, lại đột nhiên quay người lại đến.

“Còn có việc, Rachel?” Matthew hỏi.

Rachel - McAdams chần chờ một chút, vẫn là mở miệng nói,“Matthew, ngươi hiện tại có thể tiếp xúc đến càng nhiều kịch tổ cùng kịch bản, nếu......” Trên mặt nàng mang theo khẩn thiết,“Ta là nói nếu, ngươi có thể gặp được thích hợp cơ hội, hỗ trợ đề cử ta một chút hảo sao? Cho dù là một ít tiểu vai phụ.”

Lúc trước hai người tại biểu diễn trường học khi quan hệ rất không sai, tuy rằng hai năm không thấy, nhưng Matthew còn nhớ rõ, nghĩ nghĩ nói,“Thật gặp được thích hợp ngươi nhân vật, ta lại có thể nói được vài lời, ta sẽ .”

Nói là nói như vậy, hắn lại rất rõ ràng, cơ hội như vậy dứt khoát quá ít , chung quy hắn chỉ là tiểu minh tinh.

Rachel - McAdams xuống xe, Matthew xem nàng đi vào biểu diễn trường học, lúc này mới lái xe rời đi, đi Westwood khu trên đường, hồi tưởng cùng Rachel - McAdams lần này gặp mặt, tổng cảm giác này cùng hai năm trước Rachel - McAdams không quá giống nhau .

Bất quá thử ngẫm lại, hai năm thời gian, đủ để cho rất nhiều người rất nhiều sự phát sinh biến hóa.

Đi đến trung tâm thể hình, Matthew trực tiếp lên lầu hai, Neborah không ở, giáo thụ tự do vật lộn giáo luyện chính vô công rồi nghề, hội sở chủ yếu mặt hướng cao tầng hộ khách, thêm hôm nay là thời gian làm việc, chỉ có hai ba nhân đang làm cơ sở động tác luyện tập.

Matthew đi đổi quần áo, làm qua nguyên vẹn nhiệt thân, một danh mang nguyên bộ hộ cụ trợ lý giáo luyện lại đây, đảm đương lên hắn lâm thời tiêu bia.

Luyện tập đại khái chừng mười phút, nơi sân bên ngoài bỗng nhiên có người kêu hắn.

“Matthew ! Matthew !” Neborah thanh âm truyền tới,“Trước đình một chút !”

Hái xuống bao tay, lau mồ hôi, Matthew nhìn về phía thanh âm truyền đến bên kia, Neborah tại xung hắn vẫy tay, bên cạnh còn đứng một tay cầm túi công văn có chút khỏe mạnh trẻ tuổi nhân.

Người này hắn trước đó không lâu còn gặp qua, cái kia có tiền phú nhị đại, Fox - Sherman.

Ra sân huấn luyện, Matthew tới trước nghỉ ngơi khu lấy khăn mặt xoa xoa trên người hãn, lúc này mới đi qua.

“Hải, Matthew.” Fox - Sherman chủ động cùng hắn chào hỏi,“Chúng ta lại thấy mặt.”

Matthew đối với hắn gật đầu, lễ phép đáp lại nói,“Ngươi hảo, Fox.”

“Fox tìm ngươi có chuyện, lại không có liên hệ phương thức.” Neborah nói đơn giản nói,“Đến trung tâm thể hình tìm ngươi vài lần .”

Neborah thái độ rất minh xác, giới thiệu hoàn sau trực tiếp ly khai, rõ ràng không tưởng tham dự Fox - Sherman cùng Matthew ở giữa sự tình.

Đây là phi thường bình thường tình huống, Matthew cũng không để ý, Fox - Sherman đẳng Neborah đi sau, đối với hắn nói,“Chúng ta đi tầng một nghỉ ngơi khu trò chuyện một hồi?”

“Có thể.” Matthew không biết hắn muốn làm cái gì.

Hai người đi xuống lầu, đi đến tầng một chuyên môn thiết trí hưu nhàn giải trí khu, hôm nay hội sở nhân không nhiều, nơi này càng là một người cũng không có.

“Muốn hay không uống điểm cái gì?” Fox - Sherman ngồi xuống sau hỏi

Matthew lắc đầu,“Không cần.” Hắn trực tiếp tiến vào chính đề, hỏi,“Fox, ngươi tìm ta có việc?”

“Không có cái gì đại sự.” Fox - Sherman thoạt nhìn tuổi không lớn, lại rất khôn khéo, cười nói,“Ta nghe nói ngươi lấy đến Disney ảnh nghiệp siêu cấp đại chế tác [ Cướp biển vùng Caribbean ] nam chính , tưởng với ngươi nói tiếng chúc mừng.”

Nghe Fox - Sherman nói như vậy, Matthew lập tức lễ phép nói,“Cám ơn.”

Hắn không có nhiều lời, Fox - Sherman chuyên môn đi tìm đến, khẳng định không phải chuyên môn vì lời nói chúc mừng, có chuyện chính mình liền sẽ tiếp tục nói tiếp.

Fox - Sherman nhìn nhìn Matthew, nói,“[ Cướp biển vùng Caribbean ] sau, ngươi có mới công tác kế hoạch sao?”

Matthew khẽ lắc đầu,“Không có, của ta tinh lực muốn tập trung tại đây bộ phim quay chụp thượng, không tưởng phân tán.”

“Này bộ phim sau.” Fox - Sherman còn nói thêm,“Nếu ngươi có thể tiếp đầu nhập đến một phần tân công tác trung, không phải càng tốt sao?”

“Ta không có thời gian đi thử vai.” Matthew dần dần đoán được Fox - Sherman ý đồ,“Cũng không có thời gian làm đủ đủ chuẩn bị công tác.”

Fox - Sherman khoát tay,“Này mấy cũng không có quan hệ.” Hắn mở ra túi công văn, từ giữa lấy ra một phần kịch bản, đẩy đến Matthew trước mặt, nói,“Ngươi hẳn là nghe Neborah đề cập qua, ta lần này đến Los Angeles, chính là tưởng đầu tư điện ảnh nghề, ta cùng với Lakeshore Entertainment công ty đạt thành hợp tác hiệp nghị, sẽ đầu tư bọn họ chế tác một bộ động tác điện ảnh, hiện tại nữ chính cùng một bộ phận vai phụ đã xác định , còn khuyết thiếu một nam chính......”

Hắn cười nhìn về phía Matthew, đẳng Matthew chủ động mở miệng, Matthew lại cái gì cũng không nói, đẳng Fox - Sherman chính mình nói đi xuống.

Matthew tại Thiên Sứ trù tính công ty trên tư liệu, từng nhìn đến Lakeshore Entertainment công ty, đây là Hollywood một nhà ở Beverly Hills cỡ trung chế tác công ty, lấy chế tác độc lập phim cùng b cấp phim trứ danh, sản xuất qua như là [ Phoenix ] cùng [ Runaway Bride ] như vậy nổi danh tác phẩm.

Fox - Sherman có thể đầu tư loại này công ty tác phẩm, tối thiểu thuyết minh hắn có tương đương tài lực.

Mắt thấy Matthew vẫn là không nói lời nào, Fox - Sherman đành phải tiếp tục nói,“Kịch tổ đại bộ phận diễn viên cùng chức vị đều đã đến nơi, trước mắt liền khuyết thiếu một nam chính ! Matthew, ta biết ngươi muốn tập trung tinh lực quay chụp [ Cướp biển vùng Caribbean ], cho nên ngươi không cần tham gia thử vai, cũng không cần vi nhân vật làm chuyên môn chuẩn bị, kịch tổ trước mắt đang tại trù bị, đẳng trù bị kết thúc, ngươi tại [ Cướp biển vùng Caribbean ] trung vai diễn cũng có thể chụp xong......”

Hắn nói được phi thường xinh đẹp, một bộ phi thường phi thường coi trọng Matthew bộ dáng,“Cho dù ngươi chụp không xong, cũng không có quan hệ, kịch tổ có thể đợi ngươi, chờ ngươi bận rộn xong sau, lại quay chụp cùng nam chính có liên quan hí.”

Matthew chậm rãi mở miệng,“Nghe vào tai rất không sai a.” Hắn hỏi Fox - Sherman,“Vấn đề là ngươi nói có thể tính?”

“Đương nhiên !” Fox - Sherman thành khẩn hứa hẹn nói,“Ta là này hạng mục lớn nhất đầu tư nhân, người sản xuất trực tiếp đối với ta cùng Lakeshore Entertainment phụ trách, ta là lớn nhất kim chủ.”

Hắn cố ý hạ giọng,“Nói thật, có thể thỉnh đến ngươi như vậy nổi danh diễn viên, Lakeshore Entertainment cùng kịch tổ cao hứng còn không kịp đâu.”

Thực ra Fox - Sherman nói những lời này thời điểm, Matthew vẫn đang tự hỏi.

Giống hắn người như thế, trên trời có bánh nhân rớt xuống, nhất định sẽ không qua đi trực tiếp cầm lấy đến, sẽ trước xem xem bánh nhân sau lưng có hay không cạm bẫy, Hollywood nhiều như vậy diễn viên, Fox - Sherman vì sao tìm lên chính mình đâu? Bọn họ nhận thức không giả, nhưng đây không phải nguyên nhân.

Đầu chuyển hai vòng, Matthew cũng liền tưởng minh bạch , hắn là [ Cướp biển vùng Caribbean ] nam chính, lấy Jerry - Bruckheimer qua lại thành tích,[ Cướp biển vùng Caribbean ] thành công tỷ lệ phi thường cao, hắn này nam chính cũng liền càng đỏ, sau đó......

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 209: Thích Hợp Sao

“Không thể tưởng được a, không thể tưởng được......”

Nhìn đối diện Fox - Sherman, Matthew trong lòng nói thầm,“Thế nhưng có người tìm ta đến cọ nhiệt độ.”

Có lẽ hắn nghĩ đến không chính xác, nhưng Fox - Sherman chạy tới tìm hắn, tuyệt đối không phải muốn một tam lưu tiểu minh tinh đương nam chính, mà là đem ánh mắt phóng tới sang năm, nếu hắn không đoán sai mà nói, Fox - Sherman đầu tư bộ điện ảnh này, nhất định là tại [ Cướp biển vùng Caribbean ] sau phát hành, đến lúc đó liền có thể dùng thỉnh một tam lưu ngôi sao tiền, đạt được xa xa vượt qua tam lưu tuyên truyền hiệu quả.

[ Cướp biển vùng Caribbean ] xác thật cũng có khả năng thất bại, nhưng Jerry - Bruckheimer là biển chữ vàng, tại ngoại giới xem ra thành công tỷ lệ xa xa lớn qua thất bại.

Lại nói, thương nghiệp đầu tư đều có phiêu lưu.

Fox - Sherman lúc này nói,“Matthew, ta phi thường có thành ý.”

Matthew gật đầu, cầm lấy trước mặt kịch bản, lật xem lên đến, chỉ nhìn vài tờ, liền hơi hơi nhíu mày, nhanh hơn lục lọi tốc độ, càng hướng về sau phiên, lại càng cảm giác cảnh tượng cùng tình tiết miêu tả có chút quen thuộc, cùng từng xem qua một bộ phim phi thường tương tự.

Nữ chính là một quỷ hút máu, cùng chi là địch là Lang nhân, nam chính là một kết hợp Lang nhân cùng quỷ hút máu đặc thù tồn tại......

Này chẳng phải chính là [ Trân Châu cảng ] cùng [ Van Helsing ] nữ chính Kate - Beckinsale diễn viên chính kia bộ Lang nhân cùng quỷ hút máu tương ái tương sát điện ảnh sao?

Nghĩ đến nữ chính, Matthew nhìn xem trên kịch bản danh tự, hỏi,“Ai diễn Selene?”

“Kate - Beckinsale.” Fox - Sherman cười hai tiếng,“Nàng hiện tại có thể xem như nhị tuyến, cùng ngươi hợp tác phi thường thích hợp.”

“Nàng a.” Matthew còn tại lật xem kịch bản,“Có thể đợi ta một hồi sao, ta trước xem xem kịch bản.”

Fox - Sherman nói,“Có thể.”

Matthew đọc tốc độ không nhanh, mất hơn nửa giờ, mới đọc nhanh như gió đại khái phiên xong kịch bản, từng kia bộ điện ảnh chỉ mơ hồ nhớ rõ một thân áo da đen nữ chính cùng Lang nhân cùng quỷ hút máu, mặt khác thật sự không lưu lại cái gì ấn tượng.

“Fox......” Matthew khép lại kịch bản, thẳng thắn,“Ngươi nói nam chính là Michael nhân vật này sao?”

“Không sai !” Fox - Sherman gật đầu,“Chính là Michael.”

Matthew đem kịch bản đẩy về Fox - Sherman trước mặt,“Đây không phải nam chính, là nam phụ đi? Này hoàn toàn là một bộ nữ chủ hí, sở hữu nhân vật cùng kịch tình, đều đang vì nữ chính phục vụ.”

Fox - Sherman lại cho rằng theo lý đương nhiên,“Vai diễn khẳng định muốn lấy nữ chính làm chủ, bằng không như thế nào có thể hấp dẫn đến Kate - Beckinsale như vậy ngôi sao? Trong kịch tổ, nàng già vị tối cao, sau đó chính là ngươi .”

Nghe nói như thế, Matthew lập tức tỉnh ngộ, chính mình nghĩ đến nhiều lắm,[ Van Helsing ] còn không có quay chụp đâu, Kate - Beckinsale tinh đồ bị nghiệp nội nhất trí xem hảo, đang từ nhị tuyến hướng nhất tuyến mặt trên lủi, chỉ cần [ Van Helsing ] có thể thành công, nhất tuyến nữ tinh thỏa thỏa .

Từ phương diện này đến nói, Fox - Sherman nói được không phải không có đạo lý.

Vấn đề là, như vậy một tuyệt đại bộ phận thời gian, đều phải dựa vào nữ chính đến bảo hộ nhược kê nhân vật, cùng hắn phong cách cùng lộ tuyến rõ ràng không hợp.

Vô luận là hắn, vẫn là làm người đại diện Helen - Hermann, đối với sau này phát triển đường đều phi thường minh xác,

“Matthew !” Fox - Sherman lúc này còn nói thêm,“Này bộ phim đầu tư tuy rằng không lớn, nhưng ta có thể cam đoan, kịch tổ cho ngươi khai ra ba trăm vạn dollar thù lao !”

Này thù lao con số, giống như nam châm như vậy, nháy mắt liền hấp dẫn Matthew, hắn tại [ Cướp biển vùng Caribbean ] thù lao bất quá mới hai trăm vạn dollar, còn vi thử vai làm lâu như vậy chuẩn bị, mà này càng giống nam phụ nhược kê nam chính, lại có thể dễ dàng mang đến ba trăm vạn dollar thu nhập.

Matthew đối ba trăm vạn dollar phi thường động tâm, đối ba trăm vạn dollar không động tâm người chỉ có hai loại, tài sản viễn siêu ba trăm vạn dollar nhân, cùng với đầu nước vào nhân.

Nhưng động tâm cũng không ý nghĩa hắn sẽ trực tiếp ứng đến.

Nếu đặt ở ba năm phía trước, Matthew còn bị vây ở cái loại này thuần túy tiểu nhân vật tâm lý trạng thái, nhất định sẽ miệng đầy đáp ứng, nhưng theo địa vị đề cao, nhãn giới mở rộng, hắn tâm lý trạng thái cũng tại chậm rãi chuyển biến.

Lấy xuống này ba trăm vạn dollar, nói không chừng sẽ để hắn tương lai tổn thất một ngàn vạn dollar.

“Fox, ta hiện tại không có khả năng cho ngươi trả lời thuyết phục.” Matthew đối với này kịch bản không phải rất có hứng thú, tại có [ Cướp biển vùng Caribbean ] bàng thân dưới tình huống, hắn bao nhiêu có chút tự tin,“Người đại diện không có mặt dưới tình huống, ta không thể tiếp bất cứ công tác.”

Phương diện này không phải bất thành văn lệ thường, mà là hành nghiệp hiệp hội có minh xác điều,[ California nhân tài dự luật ] cũng có quy định, diễn viên tất yếu dựa vào người đại diện lấy được công tác.

“Này không nóng nảy.” Fox - Sherman lại đem Lang nhân cùng quỷ hút máu kịch bản đẩy trở về, đồng dạng tới được còn có một tấm danh thiếp,“Ngươi có thể cùng người đại diện thương nghị sau, lại cho ta trả lời thuyết phục.”

Hắn cuối cùng cố ý nói,“Matthew, ta rất có thành ý, nếu ngươi đối thù lao không hài lòng, chúng ta có thể lại đi thương nghị.”

Matthew gật gật đầu, cầm lấy kịch bản cùng danh thiếp, nói,“Hảo, ta sẽ mau chóng cho ngươi trả lời thuyết phục, kịch bản ta trước cầm, trừ người đại diện ngoài, sẽ không ngoại truyền.”

Fox - Sherman có vẻ rất hào phóng,“Ta sẽ không yên lòng? Matthew, chúng ta đều là lão bằng hữu .”

Hai người lại khách sáo vài câu, theo sau cùng nhau đi ra hưu nhàn giải trí khu, Fox - Sherman trực tiếp ly khai trung tâm thể hình, Matthew đi theo Neborah chào hỏi, xung tắm thay quần áo, không có tiếp tục huấn luyện, cầm kịch bản trực tiếp đi tới Thiên Sứ trù tính công ty, dựa theo trù tính hợp đồng trung quy định, loại sự tình này tất yếu cùng Helen - Hermann chào hỏi, khiến nàng cảm kích.

Matthew đại khái đem sự tình nói một lần, đem kịch bản đặt ở Helen - Hermann trên bàn công tác,“Đây là kịch bản, ngươi trước xem xem đi.”

Helen - Hermann lật xem kịch bản, Matthew ngồi trên sô pha kiên nhẫn đợi lên.

Qua một đoạn thời gian rất dài, Helen - Hermann đại khái xem hoàn kịch bản, ngẩng đầu lên nói,“Này nam chính không thích hợp ngươi, từ thiết lập đến vai diễn, tất cả đều không thích hợp ngươi, trừ phi đại sửa.”

Nàng thuận miệng nói,“Đem Michael cùng Selene vai diễn đổi chỗ còn kém không nhiều.”

Matthew nói tiếp nói,“Nữ chính là Kate - Beckinsale.”

“[ Van Helsing ] nữ chính?” Helen - Hermann lắc lắc đầu,“Nàng danh khí cùng kêu gọi lực so ngươi lớn hơn, sửa đổi vai diễn khả năng tính không lớn.”

“Hẳn là không có khả năng.” Matthew nhớ lại một vài sự tình đến,“Lần trước ta đi [ Van Helsing ] kịch tổ, nghe nói Fox - Sherman đang tại theo đuổi Kate - Beckinsale.”

Helen - Hermann đem kịch bản đẩy cho Matthew,“Không cần suy xét , cự tuyệt cái kia Fox - Sherman đi.” Nàng đồng thời nhắc nhở,“Tận lực uyển chuyển một điểm, nghe ngươi lời nói vừa rồi, người này có chút năng lực.”

Tại đây độ cao thương nghiệp hóa xã hội trung, tài lực chính là năng lực một bộ phận.

Matthew cầm lấy kịch bản, liền chuẩn bị cáo từ rời đi, Helen - Hermann đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, kêu lại hắn.

“Đợi đã.” Nàng chỉ Matthew trong tay kịch bản,“Bên trong có Selene chừng mười tuổi khi tiểu nhân vật, ngươi giúp ta hỏi một chút, có thích hợp diễn viên sao?”

Matthew khẽ nhíu mày,“Ta hỏi? Thích hợp sao?”

“Fox - Sherman ý đồ rất minh xác, chính là muốn mượn [ Cướp biển vùng Caribbean ] khả năng thành công sau mang cho ngươi danh khí.” Helen - Hermann nhìn vấn đề rất rõ ràng,“Dựa theo của ngươi thuyết pháp, hắn là một vừa đi đến Hollywood nhà đầu tư, ở trong giới này không có căn cơ, ngươi như vậy bay lên thế rõ ràng diễn viên, cùng Kate - Beckinsale như vậy rất có giá trị.”

Nàng ngược lại là rất nhẹ nhàng,“Liền tính Fox - Sherman cự tuyệt ngươi, cũng sẽ không để ý . Ta cho rằng, nếu nhân vật còn chưa xác định diễn viên, hắn cự tuyệt ngươi khả năng không lớn.”

“Ta đây thử xem đi.” Matthew thu hảo kịch bản, hỏi,“Có phải hay không Amanda lĩnh đến cái kia nữ hài?”

“Chính là nàng.” Helen - Hermann cũng không che giấu,“Nàng phụ thân là New York liên bang kiểm sát trưởng, cùng Amanda phụ thân quan hệ rất tốt.”

Matthew minh bạch , nói,“Ta ngày mai cấp Fox - Sherman gọi điện thoại.”

Nghiệp quan cấu kết loại sự tình này, tại toàn thế giới phạm vi bên trong phổ biến tồn tại.

Ngày hôm sau buổi sáng, Fox - Sherman còn chưa rời giường, còn tại ôm Kate - Beckinsale ngủ say, liền tiếp đến Matthew đánh tới điện thoại.

“Không quan hệ, Matthew.”

Trong khách sạn, Fox - Sherman không có bởi vì Matthew uyển chuyển cự tuyệt mà sinh khí, thái độ cùng phía trước như vậy nhiệt tình,“Lần này cơ hội không thích hợp, chúng ta về sau lại hợp tác, ta là của ngươi fan điện ảnh.”

Hai người khách sáo vài câu, hắn nghe được Matthew hỏi ra về diễn viên vấn đề, tự hỏi một hồi, nói,“Nữ diễn viên a, còn có vài vai diễn không có, nữ quỷ hút máu Erica...... Selene mới trước đây, còn chưa xác định. Ngươi có thích hợp nhân tuyển? A, có thể. Ngươi khiến nàng tới tham gia kịch tổ thử vai, ta sẽ cùng tuyển diễn viên đạo diễn chào hỏi.”

Fox - Sherman ý tưởng rất đơn giản, Matthew - Horner cùng ôm nữ nhân như vậy, tương lai đều có thật lớn khả năng trở thành đang hot minh tinh điện ảnh, bọn họ đối với hắn loại này mới đến đầu tư nhân, thuộc về rất có giá trị một đám.

Mới trước đây Selene, không quan trọng gì tiểu nhân vật.

“Erica......”

Nghe được cái tên này, Matthew trong đầu lập tức xuất hiện hôm qua mới ở trong kịch bản xem qua nữ tính nhân vật, không khỏi nhớ tới Rachel - McAdams, lại đối với điện thoại nói,“Fox, Erica cũng không có xác định diễn viên? Ta có thể đề cử một người sao? Hảo, cám ơn, phi thường cảm tạ ! ngươi yên tâm, nàng bề ngoài khẳng định không có vấn đề.”

Tựa như Helen - Hermann dự tính như vậy, Fox - Sherman đối với hắn thái độ phi thường tốt, chẳng những một ngụm ứng khiến Amanda mang đến cái kia mười lăm mười sáu tuổi nữ hài đi thử vai, ngay cả hắn nhân tiện hàng lậu Rachel - McAdams cũng không có cự tuyệt.

Theo sau, Matthew liền cấp Rachel - McAdams gọi điện thoại, đem tin tức nói cho nàng, nếu nàng có hứng thú, có thể cho người đại diện đi liên hệ kịch tổ tuyển diễn viên đạo diễn.

“Matthew, cám ơn !”

Điện thoại truyền lại đây trong thanh âm, Rachel - McAdams có vẻ phi thường kích động,“Ngươi như vậy giúp ta, ta đều không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 210: Trả Nhân Tình

Đại khái là hắn điện thoại khởi tác dụng, cũng có lẽ là Fox - Sherman đối với hắn này tiềm lực tân tinh thật có điều chờ mong, Matthew phản hồi kịch tổ đi Caribbean địa khu Acapulco thời điểm, tiếp đến Helen - Hermann phát đến tin nhắn, nàng vị kia tiểu hộ khách thông qua thử vai.

Hạ phi cơ, trước ngồi trên xe, tiếp đổi thừa đò, lúc la lúc lắc hướng Acapulco đảo chạy tới, Matthew bản thân cảm giác hoàn hảo, kịch tổ không ít người lại bắt đầu say tàu.

“Nôn......”

Nhìn thấy Keira - Knightley lao ra khoang thuyền, đỡ rào chắn, đối với đại hải cuồng phun, dị thường nhàm chán Johnny - Depp đối Matthew nói,“Đây là lần thứ ba .”

Matthew nhìn thấy Keira - Knightley trợ lý quá khứ đưa nước, nói,“Này ngươi đều nhớ rõ?”

Ba người bọn họ diễn viên chính đãi ngộ so mặt khác diễn chức nhân viên rõ ràng cao hơn một đoạn, cưỡi là tàu thuỷ khoang hạng nhất, bất quá nơi này lệ thuộc vào Mexico, cái gọi là khoang hạng nhất cũng liền như vậy hồi sự, chỉ là dầu máy vị hơi chút nhạt một điểm.

Johnny - Depp không tiếp Matthew mà nói, tự mình nói,“Ta muốn với ngươi đánh cược.”

Matthew biết hắn là quái nhân, cùng một chỗ tập luyện cùng huấn luyện lâu như vậy, cũng thói quen , hỏi,“Đánh cuộc gì?”

“Dựa theo hành trình đến tính, hiện tại cự ly mục đích còn có hai mươi hải lý.” Johnny - Depp vẫn nhìn Keira - Knightley bên kia,“Ta đổ kế tiếp nàng ít nhất còn sẽ phun hai lần, cộng lại nôn mửa số lần không ít hơn năm lần.”

Hắn nghĩ nghĩ, bổ sung nói,“Nôn khan số lần cũng coi như.”

Matthew có loại thật bất đắc dĩ cảm giác, nói Depp,“Ngươi thật nhàm chán.”

Johnny - Depp trực tiếp thừa nhận,“Ngồi thuyền chính là rất nhàm chán, đây không phải tìm điểm việc vui sao?”

“Uy, Depp......” Matthew thấp giọng nói,“Keira tại say tàu nôn mửa, ngươi có hay không đồng tình tâm?”

Johnny - Depp không tiếp nói, hỏi,“Ngươi đánh cuộc hay không?”

Thực ra Matthew cũng rất nhàm chán, nói,“Hảo, ta đổ ! Keira toàn bộ hành trình nôn mửa sẽ không vượt qua năm lần.” Hắn hỏi Depp,“Tiền đặt cược đâu?”

Johnny - Depp dựng thẳng lên một căn đầu ngón tay,“Một trăm dollar.”

Keira - Knightley tại trợ lý nâng dưới, lúc này đi trở về, Matthew đối Johnny - Depp nhướn mày,“Ngươi thua định.”

Hắn đứng lên, nghênh lên Keira - Knightley, một bộ rất quan tâm bộ dáng,“Không có việc gì đi?”

Keira - Knightley hiển nhiên không phải rất dễ chịu, không nói gì, chỉ là lắc lắc đầu.

Matthew còn nói thêm,“Ta đi thầy thuốc chỗ đó cho ngươi yếu điểm say tàu dược đi, sẽ hảo điểm.”

“Ân.” Keira - Knightley vội vàng gật đầu.

Johnny - Depp nhìn thấy Matthew cùng Keira - Knightley nói thầm vài câu, rời đi khoang thuyền rất nhanh lại trở về, theo sau đem lọ thuốc linh tinh gì đó giao cho Keira - Knightley, Keira - Knightley lấy ra một khỏa, ăn vào.

Đẳng Matthew trở về ngồi xuống, hắn nghiêng mắt nhìn Matthew, nói,“Ngươi tác tệ.”

Matthew đương nhiên không thừa nhận, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ,“Đây là quan tâm, không phải tác tệ.” Hắn hỏi Johnny - Depp,“Ta không đành lòng xem Keira khó chịu, này có vấn đề sao?”

Johnny - Depp lại vẫn không tiếp Matthew mà nói, dùng một loại khác thường ánh mắt nhìn hắn,“Ta hiểu được.”

Lời này khiến Matthew kỳ quái , hỏi,“Ngươi minh bạch cái gì?”

Johnny - Depp lặng lẽ vươn ra một ngón tay, chỉ chỉ Keira - Knightley bên kia,“Ngươi muốn phao nàng.”

Matthew đối với Depp loại này trả lời không phải nội dung vừa hỏi nói chuyện phương thức tương đương bất đắc dĩ, dứt khoát tựa vào rộng rãi trên ghế, nói,“Depp, ngươi sẽ đối bộ ngực không có ngươi đại nữ hài cảm thấy hứng thú sao?”

Johnny - Depp rốt cuộc không lại xả khác, rất chăm chú tự hỏi một hồi, nói,“Ta sẽ.”

Matthew dứt khoát không nói gì thêm , dựa theo hắn lý giải, từng Johnny - Depp là ngây thơ đại nam hài, hiện tại Depp là ngây thơ lãng tử.

Di động đột nhiên chấn động, Matthew móc ra đến xem liếc nhìn, là Rachel - McAdams phát đến tin nhắn.

“Xuống phi cơ sao?”

Matthew nghĩ nghĩ, biên tập một điều phát về đi,“Hạ, đang tại ngồi thuyền.”

Rachel - McAdams bên kia rất nhanh lại trở về lại đây,“Nói cho ngươi một tin tức tốt, ta lấy đến ngươi nói cái kia nhân vật !”

Từ văn tự gian, Matthew cũng có thể tưởng tượng Rachel - McAdams hưng phấn, từ trong kịch bản xem, Erica cái kia nữ quỷ hút máu nhân vật, lời kịch cùng vai diễn đều không thiếu, có thể nói là một có chút phân lượng vai phụ.

Matthew rất nhanh trả lời,“Chúc mừng ngươi, Rachel.”

Rachel - McAdams hồi tin nhắn tốc độ rất nhanh,“Matthew, thật phi thường cảm tạ ngươi ! tuyển diễn viên đạo diễn theo ta nói, ta có thể thông qua thử vai, đều là bởi vì ngươi đề cử.”

Nhìn thấy này tin nhắn, Matthew lập tức nghĩ đến, đây là Fox - Sherman tại bán chính mình nhân tình.

Hắn lại trả lời,“Không cần như vậy khách khí, là ngươi đầy đủ xuất sắc.”

Bên kia không có tin nhắn lại hồi lại đây, Matthew đợi một hồi, thu hồi di động, phát hiện phía trước say tàu Keira - Knightley buồn ngủ, bên cạnh Johnny - Depp đã ngủ, không khỏi nhắm mắt lại, cũng ngủ một hồi.

Không biết qua bao lâu, Matthew bị trong túi di động chấn động cứu tỉnh , móc ra đến xem xem, vẫn là Rachel - McAdams tin nhắn.

“Ngươi bang ta lớn như vậy bận rộn, ta muốn như thế nào cám ơn ngươi?”

Matthew tưởng cũng không có tưởng, liền về nói,“Ta nhận thức phim đầu tư nhân, tùy tiện cùng hắn chào hỏi, cũng không phải lao lực sự, ngươi theo ta còn dùng được khách khí.”

Rachel - McAdams bên kia lại một hồi lâu không có hồi tin nhắn, liền tại Matthew chuẩn bị thu hồi di động thời điểm, tin nhắn lại đến .

“Ta không thích thiếu người nhân tình. Matthew, khác ta cũng không có, đều so ra kém ngươi, muốn hay không dùng nhục. Thường đi?”

Nhìn thấy này tin nhắn, Matthew nháy mắt không nói gì, không biết nên trở về cái gì hảo, nghĩ đến Rachel - McAdams, trong lòng giống như là có điều trùng tử tại bò a bò .

Vừa lúc đò cập bờ, hắn dứt khoát không lại hồi tin nhắn, đánh thức mê man Keira - Knightley, tiếp đón Johnny - Depp, cùng nhau rời thuyền.

Ba người hành lý đều tại trợ lý chỗ đó, ngược lại là có vẻ rất nhẹ nhàng, Matthew trừ trên lưng ba lô, khác đều sẽ do Milla - vương phối hợp kịch tổ tạp vụ nhân viên vận chuyển.

“Này say tàu dược hiệu quả không sai.”

Keira - Knightley cảm giác dễ chịu rất nhiều, bất quá đi lên lộ vẫn là có điểm lay động.

Matthew dứt khoát một bàn tay nâng nàng cánh tay, dọc theo thông đạo hạ thuyền, vừa rời thuyền, theo ở phía sau Johnny - Depp đột nhiên tiến lên một bước, cùng Matthew sóng vai mà đi, móc ra ví tiền, rút ra một trăm dollar, tại Keira - Knightley hảo kỳ trong ánh mắt, nhét lại đây.

Johnny - Depp rõ ràng là cố ý ,“Cầm đi.” Hắn cố ý nhìn nhìn Keira - Knightley, lại bỏ thêm một câu,“Keira không có phun năm lần, ngươi thắng .”

“Ngươi cố ý đi?” Matthew không chút khách khí, tiếp nhận một trăm dollar,“Lần sau còn thắng ngươi.”

Johnny - Depp nhún vai, lại đối Keira - Knightley nháy mắt.

Keira - Knightley lại không ngu ngốc, lập tức đoán được này hai ti bỉ vô sỉ gia hỏa làm cái gì, chất vấn nói,“Các ngươi thế nhưng lấy ta đánh cuộc?”

Không đợi Matthew phủ nhận, Johnny - Depp liền thừa nhận,“Ta cùng Matthew đánh cuộc, đánh cược ngươi say tàu nôn mửa hay không sẽ vượt qua năm lần, ngươi không có vượt qua năm lần, cho nên Matthew thắng.”

“Các ngươi hai......” Keira - Knightley nháy mắt xù lông,“Thật nhàm chán !”

Nàng cánh tay tránh thoát Matthew tay,“Ta còn nghĩ đến ngươi cho ta đưa say tàu dược là hảo tâm ! Matthew, không nghĩ tới ngươi so Depp càng nhàm chán !”

Nói xong, nàng nhanh hơn tốc độ, thở phì phì đi về phía trước, trực tiếp lên tới đón bọn họ một chiếc ô tô.

Matthew lắc đầu, nhìn về phía Johnny - Depp,“Ngươi là cố ý !”

Johnny - Depp nhướn mày,“Ta chính là cố ý .”

Hắn trợ lý kéo hành lý đi tới, cùng hắn cùng tiến lên tiền một chiếc ô tô, Matthew nhìn thấy Milla - vương, tiếp nhận nàng trong tay một thùng, đi đến chính mình trước xe, tài xế vội vàng tiếp nhận rương da, bỏ vào trong cốp xe mặt.

Kịch tổ tam đại nhân vật chính, tất cả đều có chính mình chuyên xa, dù cho ra ngoại cảnh đều không ngoại lệ.

Đây là Hollywood bình thường nhất đãi ngộ, Matthew hưởng thụ yên tâm thoải mái.

Ngồi trên xe, hắn hỏi trên phó điều khiển Milla - vương,“Không say tàu đi?”

“Không có việc gì.” Milla - vương quay đầu nói,“Ta phía trước thường xuyên ngồi thuyền đi Pháp quốc, sẽ không say tàu.”

Thật dài đoàn xe, chở kịch tổ trên trăm hào nhân, trùng trùng điệp điệp đi đến một nhà trước khách sạn, kịch tổ tài đại khí thô, vì kế tiếp quay chụp suy nghĩ, toàn bộ bao xuống này tòa khách sạn.

Kịch tổ vào ở khách sạn, chỉ nghỉ ngơi một đêm, liền bắt đầu quay chụp.

Nghiêm khắc nói lên,[ Cướp biển vùng Caribbean ] quay chụp tương đối khẩn trương, Walt Disney kì hạ phát hành hán bài Buena Vista ảnh nghiệp đã chế định phim phát hành ngày, bởi phim được duyệt tương đối muộn, vì không cùng mặt khác siêu cấp đại tác trực tiếp đâm xe,[ Cướp biển vùng Caribbean ] lịch phát hành không tính rất tốt, sang năm ngày nghỉ lễ độc lập sau một cuối tuần.

Dưới tình huống thông thường, ngày nghỉ lễ độc lập có thể nói là toàn bộ tháng bảy tốt nhất một lịch phát hành, đây là toàn mĩ ngày nghỉ, năm rồi càng là ra qua không thiếu box office đại bạo phim.

Đáng tiếc là, Walt Disney cùng Jerry - Bruckheimer ảnh nghiệp xác định [ Cướp biển vùng Caribbean ] này hạng mục phía trước, Warner Bros liền tuyên bố [ chung kết giả 3] tại sang năm ngày nghỉ lễ độc lập phát hành, cứ việc đạo diễn không lại là James - Cameron, lại không ai dám xem nhẹ The Terminator hệ liệt gia Arnold - Schwarzenegger uy lực.

Nói như vậy, không có hai bộ cao nhất đại chế tác, sẽ an bài tại cùng một cuối tuần phát hành, như vậy thường thường là lưỡng bại câu thương cục diện.

Bất quá, kỳ nghỉ hè là Bắc Mĩ điện ảnh thị trường nhất chen lấn lịch phát hành, cơ hồ từng cái cuối tuần đều có tên tuổi không nhỏ phim lần đầu, muốn tìm đến trước sau cuối tuần cũng không có trọng lượng cấp phim phát hành lịch phát hành, thật sự là quá khó .

Hơn nữa kỳ nghỉ hè càng hướng về sau, tương đối đến nói lịch phát hành hiệu ứng gia thành càng kém, đặc biệt là đến cuối tháng bảy cùng tám tháng phân, fan điện ảnh nhiệt tình cùng ví tiền tiêu hao cơ bản cũng kém không nhiều .

Niên đại này, rất ít có siêu cấp đại chế tác sẽ xếp hạng tại tám tháng phân phát hành.

Kịch tổ lịch phát hành hơi hiển khẩn trương, tự nhiên hội thể hiện tại quay chụp trong, đảm đương “Kẻ chặn lại” Hào “Washington phu nhân” Hào, cũng đến Acapulco trên bến tàu, kịch tổ chuyên môn ở trong này tạo ra “Hắc Trân Châu” Hào, cũng đã hoàn công, rất nhiều trên thuyền hí cũng mở quay chụp.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 211: Mời

Acapulco tới gần đại hải một mặt, một tòa loại nhỏ bến tàu rõ ràng trải qua cải biến, mang theo điển hình thời Trung Cổ phong cách, cự ly bến tàu không xa trên biển, một chiếc tam cột buồm thuyền buồm bỏ neo ở nơi đó, từ bến tàu bên này xem qua, có thể thấy đến mặt trên bận rộn bóng người.

Thuyền buồm bên trên, Matthew vừa bổ hoàn trang, đang đứng tại bên mép thuyền, quen thuộc Johnny - Depp sử dụng hải tặc loan đao.

Qua một hồi, nơi này có một hồi lấy hắn làm chủ động tác hí.

Đây là một hồi bị phân cách thành hơn mười cái đoản màn ảnh động tác hí, tình tiết là Will - Turner cùng Jack - Sparrow thuyền trưởng vì phần mình mục đích , từ anh quân trong tay cướp đoạt chiến hạm.

Bởi bọn họ chỉ có hai người, anh quân có một tiểu đội, giữa song phương sẽ bùng nổ một hồi xung đột.

Xung đột cuối cùng, lấy Will - Turner cùng Jack - Sparrow cướp được kẻ chặn lại hào kết thúc, bất quá hiện tại quay chụp liền tại đảm đương kẻ chặn lại hào Washington phu nhân hào mặt trên, kịch tổ thoáng cải biến trên boong tàu bố trí, khiến trường quay thoạt nhìn cùng kẻ chặn lại hào có điều phân biệt.

Nơi này là đại hải, kịch tổ cũng không có chiếc thứ hai chân chính mộc thuyền buồm có thể dùng, khiêu thuyền vai diễn phải đợi trở lại Los Angeles lại quay chụp.

Thử Depp hải tặc loan đao, chém bổ vài cái, Matthew liền cảm giác rất nhẹ, so với hắn đạo cụ kiếm còn nhẹ một nửa, căn bản không dùng được lực.

Johnny - Depp lúc này hóa trang xong cũng lên thuyền, kịch tổ chuẩn bị không sai biệt lắm , đạo diễn Gore - Verbinski lại đây giải thích vài câu, cố ý dặn dò Matthew qua sẽ động tác ra tay phải chú ý nặng nhẹ.

Tại studio cửa hàng rèn quay chụp thời điểm, có đoạn động tác hí là Will - Turner tại so kiếm trong đánh bại Jack - Sparrow, sau đó Jack - Sparrow dùng thương, nhưng hắn cùng Johnny - Depp kỹ năng đặc biệt thế thân đánh nhau thời điểm, ra tay không nắm giữ hảo chừng mực, thoáng trọng một điểm, thiếu chút nữa dẫn đến đặc kĩ diễn viên thụ thương.

Matthew không phải cố ý , chỉ là không nắm giữ hảo lực lượng, từ sau đó, cũng bỏ thêm vài phần cẩn thận.

Này chung quy là Hollywood kịch tổ, không phải trung tâm thể hình bên trong kia vài trải qua độ cao chuyên nghiệp huấn luyện giáo luyện.

Kịch tổ chuẩn bị hoàn tất, Matthew cùng Johnny - Depp đi đến bánh lái phụ cận, quay chụp lập tức bắt đầu.

Vắt ngang ở không trung máy quay phim chậm rãi lui về phía sau, Johnny - Depp mang bẩn hề hề hải tặc mũ, lắc lắc catwalk, cầm súng, cẩn thận dè chừng dẫn đầu từ bánh lái mặt sau đi ra, Matthew tay cầm hắn hải tặc loan đao, từ bên kia theo đi lên.

Cùng lần trước quay chụp như vậy, hắn tạo hình cùng nhăn nhăn nhó nhó Johnny - Depp rõ ràng tương phản.

Matthew nửa người trên áo sơmi nút thắt, riêng mở hai khỏa, hành động gian to lớn cơ ngực mơ hồ có thể thấy được, thêm vì hàm tiếp thượng một đoạn hí cố ý ướt nhẹp áo sơmi, xuất sắc dáng người hiện ra không bỏ sót.

Jack - Sparrow bán điểm phi thường đột xuất, hắn bán điểm cũng đồng dạng đột xuất, kịch tổ tại Will - Turner trên tạo hình cũng hạ đủ công phu.

Đại bộ phận Matthew cùng Johnny - Depp xuất trướng quay chụp trong, đạo diễn Gore - Verbinski trừ chủ máy quay phim ngoài, còn sẽ chuyên môn an bài máy quay phim chụp hình hai người đặc tả.

Bánh lái phía dưới trên bình đài, một tiểu đội anh quân sĩ binh đang tại vận chuyển hàng hóa, Johnny - Depp đạp lên tiêu hồn catwalk, theo thang lầu hướng bên dưới lưu, Matthew phiên qua bánh lái bình đài vòng bảo hộ, trực tiếp nhảy xuống.

Nơi này vai diễn chính là hậu kỳ sửa đổi , sớm nhất trên kịch bản, là đoạn sơ lược văn hí, nhưng sửa đổi sau, trở thành cùng cửa hàng rèn động tác hí cùng loại tình huống, lấy động tác hí đến đắp nặn Will - Turner nhân vật tính cách.

Đối mặt Elizabeth - Swan thời điểm, Will - Turner ngụy trang thành một nho nhã lễ độ thân sĩ, nhưng tại đại đa số thời điểm, đặc biệt là cần động thủ thời điểm, hắn tựa như thợ rèn luyện sắt lô như vậy, là một tràn ngập hỏa diễm mãnh nam.

Elizabeth - Swan bị hải tặc bắt đi, Will - Turner là sốt ruột nhất cứu viện nàng nhân, không có khả năng giống Jack - Sparrow như vậy không nhanh không chậm đi xuống.

“Không nên động !”

Johnny - Depp đan phát hỏa thương nhắm ngay một tiểu đội anh quân sĩ binh.

Bình đài bất quá tứ thước Anh cao, Matthew cùng Johnny - Depp phối hợp ăn ý, vừa lúc từ phía trên nhảy xuống, dừng ở hai danh anh quân sĩ binh trung gian, hắn tả quyền huy động, đánh bại bên trái binh lính, tiếp tay phải chuôi đao nện ở bên phải binh lính trên đầu.

Hai danh binh lính phối hợp ngã quỵ.

Anh quân sĩ binh đang vận chuyển hàng hóa, trong tay không có vũ khí, thấy thế đều vọt đi lên, Matthew huy động loan đao, chụp tại phía trước binh lính trên mặt, tiếp bay lên một cước, đá trúng mặt sau người nọ yếu hại......

Này mấy động tác hí trước đó trải qua diễn luyện, lại cũng không thể lâu dài, rất nhanh đạo diễn Gore - Verbinski kêu đình quay chụp, đem chưởng kính công tác giao cho động tác chỉ đạo George - Lagoon, Robert - Anderson cũng tiến vào trường quay, phối hợp Matthew cùng Johnny - Depp động tác cảnh tượng.

Bất quá, Johnny - Depp thống khoái đổi đặc kĩ diễn viên lên sân, theo sau quay chụp trở nên phân mảnh, Will - Turner cùng Jack - Sparrow vai diễn bị hoàn toàn hóa giải ra quay chụp.

Hai người phong cách chiến đấu hoàn toàn bất đồng, Matthew là trực lai trực khứ uy mãnh, Johnny - Depp kỹ năng đặc biệt thế thân các loại tiểu hoa chiêu, tiếp tục hình thành đối lập rõ ràng.

Tại Washington phu nhân hào thượng hí, phía trước phía sau quay chụp năm ngày, theo Geoffrey Rush đi đến Acapulco, Matthew tạm thời nhàn xuống dưới, hắn không có hồi Los Angeles, tại Acapulco chuyển chuyển, thưởng thức bất đồng Latin phong tình.

Bất quá, kịch tổ riêng dặn dò hắn, ngàn vạn không cần tiến nào đó khu vực, Mexico độc phiến ngang ngược, liên cảnh sát đều dám giết.

Matthew đương nhiên sẽ không mạo hiểm, chỉ là tại Acapulco phồn hoa khu vực đại khái chuyển chuyển, thực ra trừ nhiệt tình như lửa Latin nữ lang, nơi này cũng không có gì hảo xem .

Vô công rồi nghề ngắn ngủi hai ngày nhoáng lên một cái mà qua, hắn rất nhanh lại về đến quay chụp trong, Jerry - Bruckheimer cũng đi tới Acapulco, cùng tới được còn có hắn người đại diện Helen - Hermann.

“Caribbean phong cảnh rất không sai a.”

Kịch tổ thuê một chiếc trên du thuyền mặt, Helen - Hermann đứng ở Matthew mặt sau, nói,“Là nghỉ phép hảo địa phương.”

“Ngươi lời này rất khiến ta thương tâm .” Matthew một thân Will - Turner trang phục, nhìn xa xa ẩn ẩn có thể thấy được tiểu đảo,“Ta nghĩ đến ngươi là chuyên môn lại đây tham ban .”

Helen - Hermann tiến lên một bước, đỡ lấy bên cạnh vòng bảo hộ, đổi đề tài,“Nghe nói ngươi cùng Johnny - Depp cùng Keira - Knightley quan hệ đều không sai.”

Matthew gật đầu thừa nhận,“Còn có thể. Ân...... Nói như thế nào đâu, này kịch tổ tràn ngập hữu ái.” Hắn nghĩ nghĩ, nói,“Depp là quái nhân, lại không phải người xấu. Keira đâu, một còn không đến mười tám tuổi nữ hài, gia đình xuất thân không sai, tính cách cũng không sai.”

Kịch tổ có người nói Keira - Knightley cực độ tự ti, mà dẫn đến cực độ kiêu ngạo, tính cách phi thường không được tự nhiên, bất quá hắn nhìn thấy vừa vặn tương phản, có lẽ là theo đại bộ phận Hollywood diễn viên như vậy, Keira - Knightley đối mặt bất đồng nhân có bất đồng gương mặt.

Đối với tại kịch tổ địa vị tương đương hắn cùng Depp, tự nhiên là hữu thuyết hữu tiếu, đối đãi kia vài diễn viên hoặc là công tác nhân viên, khả năng liền không như vậy hảo thái độ .

Đây là nhân chi thường tình, tại Hollywood cũng phi thường bình thường.

Mặc kệ nói như thế nào, có Jerry - Bruckheimer kim bài chế tác nhân tên tuổi đè nặng, kịch tổ bầu không khí thật tương đương không sai.

Duy nhất không rất hài hòa địa phương, chính là có chút cẩu tử từ Los Angeles theo tới Acapulco, ra ngoài mà nói sẽ thường xuyên nhận đến gây rối.

Helen - Hermann thuận dưới bị gió biển thổi tán một lọn tóc, nói,“Các ngươi tiếp tục đoàn kết hữu ái, xé ra da mặt tranh đoạt sự tình, ta đến phụ trách.”

Matthew ngược lại cũng không khách khí,“Này chẳng phải chính là người đại diện công tác sao?”

Người đại diện chẳng những là diễn viên cùng kịch tổ ở giữa giảm xóc, đồng dạng cũng là diễn viên cùng diễn viên ở giữa giảm xóc.

Hắn thực ra rất rõ ràng, Will - Turner, Jack - Sparrow cùng Elizabeth - Swan ba nhân vật, tại ngầm tranh đoạt luôn luôn liền không có biến mất qua, nhưng này mấy tranh đoạt đều hạn chế tại người đại diện tầng cấp, hắn cùng với Johnny - Depp cùng Keira - Knightley chưa từng có nói đến qua phương diện này sự tình.

Bao gồm không đến mười tám tuổi Keira - Knightley ở bên trong, ba người đều là người thông minh.

Đón mằn mặn gió biển, Matthew nhìn ra xa xa xa, tiếp đưa diễn chức nhân viên ca nô còn không có trở về.

Kịch tổ hôm nay ngoại cảnh , là không lớn bờ cát hải đảo, tới gần hải đảo mực nước rất nhẹ, du thuyền căn bản không qua được, chỉ có thể dùng cùng du thuyền nguyên bộ ca nô qua lại tiếp đưa, may mắn nơi này quay chụp không có đại trường hợp màn ảnh, cũng không cần vận chuyển đại hình thiết bị.

Đợi chừng hai mươi phút, chừng mười mét trưởng ca nô rốt cuộc trở lại, Matthew lên ca nô, Helen - Hermann không có theo kịp.

Ca nô lại quay đầu phản hồi trên hải đảo mặt, này hải đảo xác thật rất nhỏ, từ xa xa xem qua, nhiều nhất bất quá mười mấy kilomet vuông, hơn nữa chỉ có một mộc chế cũ thức cầu tàu bến tàu.

Lên bến tàu, Matthew phát hiện Johnny - Depp cùng Keira - Knightley vai diễn còn không có hoàn thành, bất quá cũng đến cuối cùng một hồi.

Matthew không có đi trên bãi biển, mà là cùng một danh trợ lý đạo diễn, đi tới cầu tàu bến tàu một đội bề ngoài thanh kỳ diễn viên phụ cận, đợi lên.

Trên bãi biển vai diễn kết thúc, đạo diễn Gore - Verbinski rất nhanh mang theo nhân viên lại đây, hoàn thành vai diễn nhân trước cưỡi ca nô rời đi, có vai diễn nhân tiếp tục quay chụp.

Keira - Knightley lại không có rời đi, nàng thừa dịp còn không có quay chụp, lặng lẽ đi đến Matthew bên cạnh, thấp giọng nói,“Depp mang theo hai bình hảo tửu lại đây, hoàn công chúng ta ba cuối cùng đi.”

Cách đó không xa, Johnny - Depp quay đầu đến, đối Matthew chớp mắt vài cái, Matthew tắc đối với hắn bên kia nhếch lên ngón cái, tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý.

Chiếc kia ca nô tuy rằng không nhỏ, nhưng hiện tại cầu tàu phía trên nhân rất nhiều, ca nô ít nhất cũng muốn qua lại tiếp đưa ba lần.

Thực ra tại Los Angeles thời điểm, Keira - Knightley liền kêu gào muốn đi Depp hắc Mamba tửu ba uống rượu, nhưng nàng mẫu thân lúc ấy tại Los Angeles, còn thường xuyên đi kịch tổ giám sát, căn bản tìm không thấy cơ hội.

Matthew phía trước cũng nghe Johnny - Depp nói qua, hắn lần này đến biển Caribbean, riêng mang theo mấy bình thượng hảo Whisky, đi đến Acapulco sau, càng là dùng nhiều tiền, tìm người lộng chút cực phẩm Mexico Tequila.

Như vậy mời, Matthew khẳng định sẽ không cự tuyệt,.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 212: Hữu Kinh Vô Hiểm

Thái Dương thiên hướng phía tây, trên hải đảo nhân còn lại không bao nhiêu, một áo sơmi khép hờ England thân sĩ, một bẩn hề hề hải tặc cùng một mặc thục nữ váy nữ hài, ngồi bệt ở trên bờ cát, mỗi người trong tay cầm cốc thủy tinh, chuyện trò vui vẻ gian không ngừng đem bình rượu vào trong bụng mặt.

“Này rượu thật không kém !” Keira - Knightley lại uống một ngụm trong chén rượu,“Ta còn là lần đầu tiên uống đến cảm giác như vậy hảo Whisky.”

Rất rõ ràng, nàng không phải lần đầu tiên uống rượu.

Matthew nảy nảy trong tay cốc thủy tinh, nói,“Depp, ngươi chuẩn bị thực đầy đủ a, liên ly đều khiến trợ lý mang lại đây a.”

Johnny - Depp vừa không có đáp lại Keira - Knightley, cũng không có tiếp Matthew mà nói, trực tiếp mở ra một khác bình rượu Tequila, lại từ trước mặt chiếc hộp bên trong lấy ra ba tân cốc thủy tinh, đặt ở trên bờ cát, cho mỗi cá nhân rót một chén nhỏ, dùng Jack - Sparrow thuyền trưởng ẻo lả nói,“Đến, nếm thử Mexico Tequila.”

Matthew bưng lên ly, uống một ngụm, Tequila phía trước uống qua, cảm giác còn chắp vá, Keira - Knightley uống sau, trực tiếp phun ra.

“Cái gì vị?” Nàng nâng tay ở bên miệng quạt gió,“Như vậy quái.”

Này bình Tequila, cũng không phải cùng Brandy tương tự cái loại này, hương vị có chút sang.

“Will, Elizabeth......” Johnny - Depp tựa hồ còn tại Jack - Sparrow thuyền trưởng nhân vật này bên trong, bưng lên chén rượu hướng Matthew cùng Keira - Knightley cử cử,“Vì chúng ta này đoạn kỳ huyễn mạo hiểm lữ trình, cụng ly !”

Matthew cùng Keira - Knightley cũng nâng chén,“Cụng ly !”

Rất nhanh, một chén nhỏ rượu Tequila thấy đáy, Keira - Knightley không khỏi ợ hơi rượu.

Matthew nhìn về phía nàng,“Muốn say?”

Keira - Knightley bĩu môi, nói,“Ngươi mới uống say đâu !” Nàng hừ một tiếng, nói,“Say cũng không có việc gì, vừa lúc không say tàu.”

Nàng không lại uống Tequila, cho mình ngã bán chén nhỏ Whisky, lại phân biệt cấp Matthew cùng Johnny - Depp đổ lên, nói,“Hôm nay không uống say, ai cũng không chuẩn trở về.”

Uống say đương nhiên là không có khả năng , trên đảo liền còn lại năm sáu người, ca nô lại đây sau, lập tức có người lại đây thông tri bọn họ cần phải đi, Matthew cùng Johnny - Depp còn rất thanh tỉnh, Keira - Knightley lại thoáng có điểm men say, thét to tiếp tục uống.

Matthew kéo nàng lên ca nô, ca nô vừa phát động, nghênh diện gió biển thổi lại đây, Keira - Knightley cảm giác say dâng lên buồn ngủ, ngồi ở ca nô mặt sau cùng vị trí, đánh buồn ngủ.

Ca nô vị trí đủ nhiều, năm sáu người tọa tương đối phân tán, Thái Dương sắp xuống núi, trên mặt biển phong so vừa lớn không thiếu, Matthew uống rượu không thể so Keira - Knightley thiếu, có chút mệt rã rời, ngồi ở nàng phía trước trên vị trí, đánh buồn ngủ.

Thái Dương rất nhanh rơi xuống mặt biển trở xuống, choáng vựng hồ hồ trung, Matthew mở to mắt nhìn nhìn, nước biển tựa hồ tại thủy triều.

“Thủy triều !” Ca nô phía trước điều khiển vị bên kia, có người tại nhắc nhở ca nô điều khiển viên,“Cẩn thận một chút !”

Nói chuyện là kịch tổ chuyên môn làm ngoại liên trợ lý người sản xuất, này mấy du thuyền cùng ca nô đều là do hắn liên hệ qua đến.

“Yên tâm, yên tâm !” Điều khiển viên dùng mang theo khẩu âm tiếng Anh nói,“Mảnh hải vực này đá ngầm không tính nhiều, yên tâm hảo.”

Theo nước biển dâng lên, một ít nguyên bản lộ trên mặt biển đá ngầm biến thành đá ngầm, điều khiển viên cũng rõ ràng thả chậm ca nô tốc độ, để tránh ra ngoài ý muốn.

Matthew lại hỗn loạn nhắm hai mắt lại, liền tại sắp ngủ thời điểm, ca nô đột nhiên chấn động một chút, hắn phản xạ có điều kiện mở to mắt, đồng thời nắm chặt du thuyền mép thuyền, du thuyền lập tức lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản hàng tuyến, đột nhiên đột nhiên thay đổi dừng lại.

“Va phải đá ngầm ! va phải đá ngầm !” Lập tức có kích động tiếng hô vang lên.

Lần này, Matthew hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, mặt sau truyền đến Keira - Knightley mơ mơ màng màng thanh âm,“Làm sao? Làm sao?”

Matthew quay đầu nhìn, chỉ thấy nàng che đầu, một bộ làm không rõ trạng huống bộ dáng.

“Chúng ta va phải đá ngầm !” Có người hô to,“Chúng ta va phải đá ngầm !”

Này trong thanh âm mang theo rõ ràng kinh hoảng.

“Đừng hoảng hốt !” Điều khiển viên còn tương đối lãnh tĩnh, nhắc nhở nói,“Đều xem xem có rò nước địa phương sao?”

Matthew nhìn Johnny - Depp liếc nhìn, không biết có phải hay không say tại phạm mơ hồ, hắn bình tĩnh ngồi ở chính mình cách vách trên vị trí, híp mắt, trên mặt cái gì biểu tình cũng không có.

“Ta nơi này !” Một danh đạo cụ sư hô,“Ta nơi này vào nước !”

Nghe nói như thế, trên thuyền vang lên càng nhiều kinh hoảng thanh âm, nháy mắt hỗn độn lên.

Ca nô có mười mét dài, phía trước điều khiển viên đã gọi cứu viện , Matthew qua xem liếc nhìn, ca nô rỉ nước địa phương không lớn, chỉ là tại thong thả rỉ nước, không khỏi thở ra nhẹ nhõm một hơi, nhất thời chiếc thuyền này trầm không được.

Nhưng thuyền động lực ra điểm vấn đề, điều khiển viên lại đây xem xét qua tổn hại sau, một lần nữa phát động ca nô, ca nô chạy không nổi, chỉ có thể lấy so với người bình thường chạy bộ còn chậm tốc độ đi tới, bất quá như vậy cũng có thể tránh cho thủy triều đem ca nô mang hướng chưa biết phương hướng, cùng với lại đụng vào đá ngầm bên trên.

“Chúng ta...... Chúng ta sẽ không trở về không được đi?” Keira - Knightley từ phía sau thò tay qua đến, bắt lấy Matthew cánh tay,“Chúng ta sẽ không...... Sẽ không trầm đến đáy biển đi thôi?”

Matthew nhìn nàng một cái, Keira - Knightley vừa đụng ngã đầu, bên trái huyệt Thái Dương phía dưới, đỏ một mảnh, không khỏi nhẹ nhàng vỗ tay nàng an ủi,“Không có việc gì, rất nhanh sẽ có người đến giúp chúng ta !”

Tuy rằng Thái Dương xuống núi , nhưng sắc trời như cũ sáng sủa, bọn họ tại trên mặt biển phi thường dễ khiến người khác chú ý, chỉ cần thuyền trầm không được, khẳng định sẽ không gặp chuyện không may.

Keira - Knightley rượu sớm bị dọa tỉnh, nàng chung quy vẫn là không đến mười tám tuổi nữ hài, vẫn là có chút hoảng loạn, đặc biệt một người chờ ở cuối cùng một hàng, đặc biệt không an tâm, dứt khoát luống cuống tay chân lại đây, chen đến Matthew cùng Depp trung gian.

Nàng một bàn tay bắt lấy Matthew, một tay còn lại muốn đi trảo Depp, nhưng nhìn nhìn Depp đơn bạc thân thể, tay kia lại quay lại tới bắt trụ Matthew cánh tay.

Matthew có thể cảm giác được, Keira - Knightley trảo chính mình cánh tay thủ phi thường dùng lực, đều có điểm đau .

“Không có việc gì .” Matthew lại an ủi,“Cứu viện rất nhanh liền đến.”

Nói lời này đồng thời, hắn còn quay đầu nhìn thoáng qua, hải đảo mơ hồ có thể thấy được, tính toán thuyền nếu thật trầm , mượn dùng nước biển thủy triều, có phải hay không có thể trở lại trên hòn đảo kia chờ đợi cứu viện.

“Làm sao? Như thế nào không đi ?” Johnny - Depp tỉnh lại, hoàn toàn làm không rõ trạng huống,“Chúng ta như thế nào ngừng? Muốn tại trên biển Caribbean qua đêm sao? Đừng hồ nháo, người Hà Lan bay tùy thời đều sẽ lại đây.”

Người Hà Lan bay là từ mười bảy thế kỷ liền bị thường xuyên nhắc tới một chiếc u linh thuyền, truyền thuyết gặp được nó vĩnh viễn đều không thể lại về nhà.

Kịch tổ nhân đương nhiên đều nghe qua người Hà Lan bay.

Keira - Knightley không khỏi trảo được Matthew càng chặt, Matthew nhìn về phía phảng phất vĩnh viễn sinh hoạt tại một thế giới khác Johnny - Depp, nói,“Hảo, Depp, đừng dọa Keira !”

Johnny - Depp cười cười, biến ma thuật như vậy từ chỗ ngồi bên cạnh móc ra uống còn lại kia bình Whisky, vặn mở nắp đậy hư đặt ở ngoài miệng biên, trực tiếp uống một ngụm, đưa tới, nói,“Muốn hay không đến điểm?”

Keira - Knightley lắc đầu, Matthew tiếp nhận bình rượu, cũng miệng không niêm bình uống một ngụm, còn đối Depp bên kia nhếch lên ngón cái,“Hảo tửu !”

Hắn sở dĩ tiếp tục uống rượu, là vì nghe được motor thanh âm.

Rất nhanh, trên mặt biển xuất hiện hai chiếc nhỏ một số ca nô, nguyên bản lưu lại trên du thuyền mặt Jerry - Bruckheimer tự mình mang đội chạy lại đây.

Lần này va phải đá ngầm cuối cùng hữu kinh vô hiểm.

Matthew hoàn hảo, sau khi trở về hết thảy bình thường, chung quy lúc ấy tình huống không tính là nhiều nguy hiểm,; Johnny - Depp cũng không có việc gì, này quái ca ai cũng không biết hắn chân chính sinh hoạt tại nào thế giới bên trong.

Tương đối phiền toái là Keira - Knightley, nàng rõ ràng nhận đến kinh hách.

Ra loại sự tình này, kịch tổ quay chụp không có khả năng tiếp tục, trừ Helen - Hermann nguyên bản liền tại Acapulco ngoại, Johnny - Depp cùng Keira - Knightley người đại diện rất nhanh cũng chạy đến kịch tổ.

Thực ra cũng không phải cái gì đại sự, kịch tổ thích hợp cho chút bồi thường, loại này ngoài ý muốn cũng liền qua đi , kịch tổ quá mức cấp Matthew gia tăng ba mươi vạn dollar thù lao, mặt khác hai người là cái gì bồi thường, hắn liền không biết.

Phỏng chừng Depp sẽ hảo điểm, Keira - Knightley cùng hắn kém không nhiều.

Kịch tổ cố ý sửa đổi quay chụp kế hoạch, cấp ba người thả năm ngày nghỉ, Johnny - Depp quay trở về Los Angeles, Matthew ở đâu đều là cô gia quả nhân, dứt khoát lưu tại Acapulco, Keira - Knightley tại mẫu thân lại đây sau, cũng không tưởng hồi Anh quốc, dứt khoát lưu cũng lưu lại.

Hai người đều thành nhàn nhân, ước hảo cùng đi bơi lội, nguyên bản Keira - Knightley biết bơi lội, lại chưa nói tới tinh thông, lần này sự kiện sau, quyết định hảo hảo luyện tập một chút.

Matthew thổi phồng chính mình bơi lội kỹ thuật cao siêu, thuận lợi làm lên Keira - Knightley bơi lội giáo luyện.

Nhưng lần đầu tiên bơi lội khóa, Keira - Knightley liền cự tuyệt xuống nước.

“Ngươi là luyện tập bơi lội ? Vẫn là đến thưởng thức phong cảnh ?”

Khách sạn trên bãi biển, Matthew mặc tứ giác quần bơi, cùng Keira - Knightley dọc theo bờ cát nước biển bên cạnh hướng về phía trước đi, Keira - Knightley bĩu môi, chỉ chỉ liên thể đồ bơi ngực vị trí,“Ta tâm lý thương tích còn chưa hảo, hiện tại nhìn thấy nước biển liền choáng, ta và ngươi không giống nhau, ta muốn trước giải quyết tâm lý vấn đề.”

Nàng lấy ngón tay ngực, Matthew không tự giác liền nhìn thoáng qua.

Keira - Knightley chú ý tới Matthew ánh mắt, nói,“Đừng dùng loại này sắc mị mị ánh mắt xem ta.”

“Sắc mị mị ánh mắt?” Matthew khinh thường hừ một tiếng, lại mắt nhìn Keira - Knightley bộ ngực, sau đó ưỡn lồng ngực, khiến cơ ngực càng thêm đột xuất, nói,“Của ngươi ngực cũng không có của ta đại, có cái gì hảo xem ?”

Keira - Knightley dừng lại cước bộ, liền chuẩn bị nói cái gì, nhưng nhìn thấy Matthew cường tráng cơ ngực, không khỏi nói quanh co một tiếng, cái gì cũng không có nói đi ra.

Qua một hồi lâu, nàng mới nói,“Nam nhân ngực đại là dị dạng !” Tiếp, cố ý chèn ép nói,“Ngươi có thể đi mua b tráo bôi .”

Nghe được này trào phúng mà nói, Matthew cố ý nghiêng đầu, hỏi,“Kia hảo, Keira. Ta hỏi ngươi, ngươi có a bôi sao?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 213: Không Hài Hòa Nhất

Trên mặt biển, một chiếc loại nhỏ ca nô lượn vòng, dần dần tới gần khách sạn bãi biển, tại lưới phòng cá mập bên cạnh vị trí đổi tới đổi lui, điều khiển ca nô nam nhân chậm rãi điều chỉnh tốc độ, tận khả năng khiến ca nô vững vàng một điểm, tại hắn mặt sau trên chỗ ngồi, một người đầu trọc hắc nhân giơ lên máy ảnh, thật dài màn ảnh nhắm ngay bên bãi biển duyên vị trí đứng thẳng bất động một nam một nữ.

“Là bọn họ sao?” Điều khiển ca nô nhân đại thanh hỏi,“Ta hoa một trăm năm mươi dollar, mới từ khách sạn bên trong mua được tin tức.”

“Ổn định ! ổn định !” Hắc nhân đầu tiên là nhắc nhở, tiếp còn nói thêm,“Không sai, là bọn họ ! nam chính cùng nữ chính ! vẫn là đồ bơi ! trên bãi biển chỉ có bọn họ một đôi này, là tại ước hội sao? Giống như tại khắc khẩu a......”

Hắn lớn tiếng đối phía trước nhân nói,“Này một trăm năm mươi dollar tiêu đáng giá !” Tiếp nói thầm,“Tốt nhất đến đoạn bờ cát kích tình tiết mục,[ Cướp biển vùng Caribbean ] nam nữ nhân vật chính bờ cát dã chiến khai ba, khẳng định có thể bán một giá cao tiền !”

Ca nô dọc theo lưới phòng cá mập dần dần chạy xa, phía trước nam nhân thuần thục đảo quanh phương hướng, ca nô lại quay đầu mở trở về, đầu trọc hắc nhân đổi một phương hướng, tiếp tục sử dụng trưởng tiêu máy ảnh quay chụp.

“Thật sự là kỳ cảnh a !” Hắn lớn tiếng đối phía trước nam nhân nói nói,“Max, ngươi thật hẳn là xem xem, này một đối nam nữ thật hiếm thấy a !”

Phía trước nam nhân cũng không quay đầu lại, lớn tiếng hỏi,“Bọn họ làm cái gì ? Sẽ không ở trên bờ cát khai làm đi?”

“Không có !” Đầu trọc hắc nhân biên ấn động shutter, biên đề cao thanh âm,“Bọn họ hiện tại song song hướng chúng ta bên này xem đâu ! trên người xuyên đều là đồ bơi, nữ chính Keira - Knightley ngực, còn không bằng nam chính Matthew - Horner đại a !”

Hắn đột nhiên nở nụ cười,“Ha ha ha...... Này ảnh chụp đối lập rất mãnh liệt, bát quái báo chí nhất định thích, chúng ta có thể bán không sai giá !”

Nếu này hai người có thể truyền ra chuyện xấu, kia liền càng thú vị , nữ không bằng bạn trai ngực đại, như vậy một đôi tất nhiên sẽ trở thành bát quái truyền thông trêu chọc đối tượng.

“Thế nào ?” Phía trước nam nhân lại lớn tiếng hỏi.

Đầu trọc hắc nhân thu hồi máy ảnh, nói,“Không có càng kình bạo , bọn họ tại hướng khách sạn đi, hẳn là về khách sạn.”

Phía trước nam nhân lại lớn tiếng nói,“Chụp mấy tấm bọn họ trở về ảnh chụp, có thể viết bọn họ cùng đêm đẹp.”

Tuy rằng toàn bộ [ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ đều ở tại này gia khách sạn, như vậy đường viền hoa không có người tin, nhưng cẩu tử cùng giải trí tiểu báo làm chính là này sống, không bố trí lấy cái gì hấp dẫn nhãn cầu?

“Kia hai là phóng viên?”

Bờ cát đi thông khách sạn lối vào, Keira - Knightley quay đầu nhìn thoáng qua, trên mặt biển ca nô đã biến thành điểm đen,“Ngươi xác định, Matthew?”

Matthew không có quay đầu, trực tiếp hướng khách sạn cửa sau phụ cận phòng thay quần áo đi,“Hẳn là không sai được, ta nhìn thấy có người trong tay có máy ảnh.”

Keira - Knightley chẳng hề để ý,“Mặc kệ nó, chúng ta lại không gặp không được quang sự.”

Hai người đổi hoàn quần áo, lại đi khách sạn tầng một bowling quán, Keira - Knightley muốn dạy Matthew đánh bowling.

Cùng lúc đó, khách sạn tầng hai quán cà phê bên trong, Helen - Hermann đẳng đến Keira - Knightley người đại diện.

“Ngươi hảo, James.”

Hai người phía trước gặp qua mặt, coi như là nhận thức, Helen - Hermann đứng lên cùng hắn nắm tay,“Chúng ta lại thấy mặt.”

James - Bernst kéo ra ghế dựa ngồi xuống, nói,“Ngươi tìm ta có việc?”

Helen - Hermann mỉm cười,“Lần trước của ta đề nghị ngươi suy xét thế nào ?”

“Khiến Matthew cùng Keira liên thủ, đối kháng Johnny - Depp?” James - Bernst lắc đầu,“Chẳng lẽ ngươi không có chú ý sao? Ba người bọn họ tại kịch tổ trung quan hệ rất tốt, này cũng đồng dạng có lợi cho tuyên truyền.”

“Không phải khiến Matthew cùng Keira liên thủ, đối kháng Johnny - Depp !” Helen - Hermann cường điệu nói,“Là ta cùng ngươi liên thủ, đối kháng Johnny - Depp người đại diện ! chúng ta vì chính mình hộ khách tranh thủ tại kịch tổ nên được quyền lực, tận lực không cần đem Matthew cùng Keira bọn họ liên lụy vào đến.”

James - Bernst không nói gì, còn tại cân nhắc.

Helen - Hermann còn nói thêm,“[ Cướp biển vùng Caribbean ] như vậy tài nguyên phi thường khó được, phim một khi thành công, chỉ cần tuyên truyền thích đáng, Matthew cùng Keira vững vàng có thể đi vào nhị tuyến ! bất quá, Johnny - Depp danh khí lớn nhất, kỹ xảo biểu diễn tốt nhất, trước mắt đến xem nhân vật cũng xuất sắc nhất, tuy rằng hắn bản nhân có chút quái, đối rất nhiều sự chẳng quan tâm, nhưng hắn có một phi thường cường thế người đại diện, yêu cầu kịch tổ tuyên truyền tài nguyên cường điệu đặt ở Johnny - Depp trên người, cứ như vậy, Matthew cùng Keira đoạt được liền sẽ giảm bớt.”

James - Bernst vẫn là không nói lời nào, trong lòng lại tán thành Helen - Hermann thuyết pháp, Johnny - Depp người đại diện xác thật rất cường thế, đối kịch tổ một ít yêu cầu cũng xác thật có chút quá phận, phân bạc Keira - Knightley có khả năng đạt được tài nguyên.

Hắn nghĩ nghĩ, nói,“Ngươi có cái gì đề nghị.”

“Chúng ta từ nhiều phương diện bắt đầu.” Helen - Hermann cố ý hạ giọng, cùng James - Bernst nói thật dài một đoạn thời gian.

“Ân, có thể, dù cho chúng ta tranh không đến càng nhiều, cũng sẽ không so trước mắt cục diện sai.” James - Bernst rõ ràng đồng ý Helen - Hermann theo như lời kia vài, bất quá vẫn là nói,“Có một điểm có vấn đề, Keira trước mắt còn không có mười tám tuổi, cần trưng cầu nàng gia nhân đồng ý.”

Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu,“Hảo, ngươi đi liên hệ Keira gia nhân, thời cơ thích hợp, chúng ta liền đi tìm Jack - Bruckheimer, nói vậy hắn sẽ không cự tuyệt.”

James - Bernst đứng lên, chủ động hướng Helen Hermann vươn tay,“Hợp tác khoái trá !”

Helen - Hermann ở trên tay hắn nắm một chút,“Hợp tác khoái trá.”

Năm ngày thời gian giây lát lướt qua, một lần nữa tham dự đến quay chụp bên trong sau, Matthew phát hiện Keira - Knightley tựa hồ đối với hắn rất có ý kiến, riêng đi hỏi một chút, Keira - Knightley cho một phần Mĩ quốc báo chí, trên báo chí đăng hắn cùng Keira - Knightley mặc đồ bơi cùng nhau đứng ở trên bãi biển ảnh chụp, ảnh chụp trung hai người sóng vai mà đứng, tiểu báo cố ý quyển ra hai người bộ ngực, một cơ ngực khoan hậu, một cái khác nhất mã bình xuyên.

Tiểu báo còn dùng lên tương đương khoa trương xứng văn tiêu đề -- Hollywood bộ ngực tối không hợp điều tình lữ !

Xứng văn nội dung Matthew không có xem, không cần xem cũng biết đều là nói bừa loạn tạo hắn cùng Keira - Knightley như thế nào như thế nào linh tinh gì đó.

Mặt sau hai ngày bên trong, Matthew ra vào khách sạn thời điểm, tổng có cẩu tử hoặc là phóng viên thấu lên đến hỏi thăm nàng cùng Keira - Knightley cái gọi là luyến tình.

Hắn không có tùy tiện nói, chuyên môn cố vấn Helen - Hermann, Helen - Hermann vẫn là như cũ, khiến hắn vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Matthew cũng hỏi hỏi Keira - Knightley, nàng cùng người đại diện sớm liền câu thông qua, người đại diện thái độ cùng Helen - Hermann cùng loại, không làm bất cứ đáp lại.

Một khi đã như vậy, Matthew liền đem việc này ném tới một bên, tiếp tục tập trung tinh lực quay chụp Will - Turner vai diễn.

“Người chết sẽ không nói dối......”

Kẻ chặn lại hào bên mép thuyền, rất nhiều diễn viên vươn ra đầu đến, Matthew bên cạnh Angus - Barnett nhìn mặt biển, nói,“Này tuyến đường an toàn không biết muốn bao nhiêu hảo thủy thủ mệnh a !”

Matthew nhìn chằm chằm Bích Lam bình tĩnh mặt biển, không nói gì.

Angus - Barnett xoay người đi về, Matthew theo đi lên, trên mặt xuất hiện hảo kỳ, hỏi,“Jack cái kia kim chỉ nam như thế nào đến, ngươi biết không?”

“Jack - Sparrow thượng Tortuga đảo phía trước......” Angus - Barnett dùng lực kéo động dây thừng,“Hắn chuyện rất ít có người biết.”

Angus - Barnett lại xoay người hướng bên kia đi,“Hắn lúc ấy là nhất tâm truy tìm tử vong hòn đảo tài bảo đi .” Hắn móc ra bầu rượu uống rượu,“Ta là tại hắn đương Hắc Trân Châu hào thuyền trưởng thời điểm nhận thức hắn .”

Matthew trên mặt lập tức hiện ra khó có thể tin tưởng biểu tình, ngạc nhiên nói,“Cái gì? Hắn luôn luôn không đề cập qua !”

Sau đó, song phương bắt đầu nhấc lên hải tặc bảo tàng cùng Jack - Sparrow chuyện cũ.

Đây là một dài đến vài phút đối bạch màn ảnh, liên Matthew chính mình cũng không có nghĩ đến là, chỉ quay chụp một lần, đạo diễn Gore - Verbinski liền hô thông qua.

Như là dài như vậy văn hí màn ảnh, một lần quay chụp liền qua, với hắn mà nói vẫn là phá lệ lần đầu tiên.

Bởi không thể nhìn quay chụp xuống dưới màn ảnh, Matthew chỉ có thể phỏng đoán quay chụp thuận lợi như thế nguyên nhân, chính yếu là đạo diễn Gore - Verbinski yêu cầu không tính nghiêm khắc, đặc biệt là đối với hắn này lấy bán thân thể, khuôn mặt cùng thân thủ vi chủ nhân vật, cùng đối Johnny - Depp yêu cầu cũng không nhất trí, tiêu chuẩn tuyến thoáng dưới điều như vậy một ít.

Will - Turner cùng Jack - Sparrow đồng màn ảnh vai diễn, yêu cầu cơ bản nhất trí, nhưng Will - Turner đơn độc xuất hiện ở mặt khác màn ảnh trung, Gore - Verbinski yêu cầu liền sẽ buông lỏng một điểm.

Tiếp theo, giống như là David - Astor nói được như vậy, hắn kỹ xảo biểu diễn tiến bộ tuy rằng chẳng phải rõ ràng, nhưng tóm lại có điều tiến bộ, cũng không phải vẫn đang giậm chân tại chỗ.

Cảnh này sau, Will - Turner tại biển Caribbean địa khu sở hữu vai diễn cũng liền toàn bộ kết thúc.

Biển Caribbean địa khu quay chụp nhanh như vậy, cùng phía trước Matthew, Johnny - Depp cùng Keira - Knightley cưỡi ca nô va phải đá ngầm sự cố cũng có quan hệ, nguyên bản kế hoạch trong, kịch tổ tại Caribbean địa khu còn có một ít dạ trường hí muốn quay chụp, nhưng tại va phải đá ngầm sự cố phát sinh sau, trải qua thực địa điều tra phát hiện, này địa khu gần nhất ban đêm triều tịch hiện tượng liên tiếp phát sinh, Jerry - Bruckheimer vì an toàn suy xét, quyết định đem một ít vai diễn phóng tới studio trung đáp cảnh quay chụp.

Bằng không, một khi có diễn chức nhân viên phát sinh ngoài ý muốn, kịch tổ xa so sửa đổi quay chụp kế hoạch còn muốn phiền toái nhiều.

Theo sau một ngày, Matthew liền cùng kịch tổ tuyệt đại bộ phận diễn chức nhân viên cùng nhau đi lên bao máy bay quay trở về Los Angeles, trở lại Los Angeles sau, kịch tổ không có lập tức quay chụp, tạm thời thả một nghỉ dài hạn, đợi đến tháng mười sơ, lại tại Disney nhà sản xuất studio bên trong tập hợp, bắt đầu quay chụp còn thừa vai diễn.

Tại biển Caribbean đợi hơn mười ngày, tuy rằng công tác không tính bận rộn, nhưng Matthew trở về sau vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày, chung quy thân thể là sự nghiệp tiền vốn.

Bất quá, rất nhanh liền có nhân liên hệ đến hắn, Rachel - McAdams chuyên môn đánh tới điện thoại.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 214: Hồi Báo

Buổi chiều tươi đẹp dương quang trung, thanh thúy xe đạp tiếng chuông vang lên, dừng ở lộ trung ương tiểu cẩu quay đầu chạy vào ven đường khu vực xanh hoá, một chiếc rất phổ thông xe đạp chạy nhanh đi qua, đạp xe nữ hài mi phi sắc vũ, tóc vàng tung bay, trên mặt thủy chung treo má lúm, thoạt nhìn phi thường vui vẻ bộ dáng, nàng xem mắt giao lộ đánh dấu, lái xe quẹo phải, tiến vào một điều phi thường im lặng lâm **.

Rachel - McAdams tốc độ xe thả chậm, nhìn kỹ lộ bên phải phòng ở, nơi này không giống bắc Hollywood như vậy chen lấn, phòng ốc tương đối phân tán, có chút khoảng cách thậm chí đạt tới trên trăm thước Anh.

Nàng xem đến phía trước cách đó không xa, trên một bức tường bò đầy dây thường xuân, nhớ tới điện thoại bên trong miêu tả, nhanh chóng nhanh hơn tốc độ quá khứ, dừng lại xe cẩn thận phân biệt dưới trên cửa sắt mặt môn bảng hiệu, xác định là nơi này không sai.

“Đây chính là Matthew gia ?” Rachel - McAdams chi dường như đi xe, lấy xuống trước xe tiểu khuông trung bao, lại không có lập tức đi gõ cửa, ngược lại mở ra bao từ giữa lấy ra một gương, nhìn kỹ xem ngọt ngào khuôn mặt cùng khêu gợi dáng người.

Hôm nay nàng hóa một đạm trang, có vẻ da trắng da nộn.

Rachel - McAdams lại lấy ra một căn lỏa sắc son môi, nhẹ nhàng lau vài cái, xác định không có vấn đề, thu hảo gương cùng son môi.

Nàng lúc này mới tiến lên ấn vang chuông cửa, chuông cửa vang mười mấy giây, cửa sắt bị người từ bên trong mở ra, lộ ra nhất trương cường tráng lại không thiếu soái khí mặt.

“Hải, Matthew.” Nàng lập tức xua tay cười chào hỏi.

“Hải, Rachel.” Matthew đi ra, đẩy lên xe đạp, vừa đi vừa nói chuyện,“Ngươi hôm nay thật xinh đẹp.”

“Phải không?” Rachel - McAdams nâng lên khuôn mặt, cùng hắn vào cửa,“Cám ơn.”

Matthew đem xe đạp đặt ở cạnh cửa, xoay người đóng lại cửa phòng, tiếp đón Rachel - McAdams vào phòng, Rachel - McAdams đi theo Matthew bên cạnh, vừa đi vừa đánh giá sân, hỏi,“Đây là ngươi mua phòng ở?”

“Thuê .” Matthew mở ra cửa phòng, khiến Rachel - McAdams đi vào trước, tiếp theo đi lên, nói,“Năm nay phía trước, như vậy phòng ở ta mua không nổi a.”

Hắn chỉ chỉ thu thập sạch sẽ phòng khách, nói,“Tùy tiện tọa, trà vẫn là cà phê?”

Rachel - McAdams ngồi ở nhất trương đan nhân trên sô pha, chung quanh nhìn chung quanh phòng khách bài trí, nói,“Đến chén nước đi.”

Matthew rót hai ly thủy, một ly đặt ở Rachel - McAdams trước mặt trên bàn trà, sau đó ngồi ở nàng bên cạnh ghế salon trên.

“Như thế nào treo một thanh kiếm?” Rachel - McAdams chỉ chỉ đặt đạo cụ kiếm tường bên kia.

“[ Vua Bọ Cạp ] kịch tổ đưa vật kỷ niệm, là ta tại quay chụp khi dùng đạo cụ kiếm.” Matthew đơn giản giải thích một chút,“Đây là ta lần đầu tiên đương nam chính, thanh kiếm này cũng coi như có đặc thù kỷ niệm ý nghĩa, cho nên ta riêng treo lên.”

Rachel - McAdams biết Hollywood kịch tổ có chụp hoàn đưa tặng vật kỷ niệm lệ thường, bất quá đều là chủ yếu các diễn viên, không phải không có hâm mộ nói,“Thật tốt.” Nàng thanh âm đột nhiên trở nên trầm thấp,“Đáng tiếc đến hiện tại còn không có kịch tổ đưa qua ta vật kỷ niệm.”

“Rất nhanh liền có .” Matthew cười nói,“Ngươi không phải lấy đến Erica cái kia nhân vật sao? Ta xem qua kịch bản, đây cũng là một trọng yếu vai phụ.”

“Ân.” Rachel - McAdams lên tiếng, tiếp hảo kỳ hỏi,“Ta nghe kịch tổ nhân nói, bọn họ muốn mời ngươi biểu diễn nam chính, bị ngươi cự tuyệt ?”

Matthew thừa nhận,“Đúng vậy, ta cùng người đại diện thương nghị một chút, cảm giác nam chính không thích hợp ta trước mắt định vị, liền không có tiếp.”

Rachel - McAdams không khỏi hơi hơi đề cao thanh âm,“Đây chính là nam chính a !” Tiếp, nàng liền ý thức được chính mình tưởng rất đơn giản ,“Ta thiếu chút nữa quên , ngươi có thể lấy đến [ Cướp biển vùng Caribbean ] như vậy cao nhất đại chế tác nam chính, chướng mắt như vậy tiểu nhân vật rất bình thường.”

Nói tới đây, nàng ngẩng đầu nhìn Matthew liếc nhìn, trong ánh mắt không phải không có hâm mộ,“Ngay cả ta nhân vật, ngươi đều có thể một điện thoại giải quyết......”

Nàng người đại diện cũng không có như vậy năng lực.

Tuy rằng Matthew hiện tại chỉ là tam lưu ngôi sao, nhưng Rachel - McAdams có thể nhìn ra đến, Matthew thành tựu tuyệt không ngừng ở này, Walt Disney cùng Jerry - Bruckheimer liên hợp chế tác [ Cướp biển vùng Caribbean ] chỉ cần thành công......

Hai năm thời gian, này biến hóa thật sự là quá lớn.

Rachel - McAdams chỉ có thể ở trong lòng cảm khái, loại này biến hóa không chỉ là Matthew, còn có chính nàng.

Lần này nàng từ Canada đi đến Los Angeles, một lần nữa trở về Hollywood mưu cầu phát triển, cũng không phải lâm thời khởi ý, mà là thâm tư thục lự kết quả, nếu đến, nàng liền?? Không nghĩ tới giống lần trước như vậy một chuyện không thành trở về.

Lần trước đi đến Los Angeles, chuẩn bị tại Hollywood phát triển, nàng vẫn là một mờ mịt vô tri lại có chút thiên chân nữ hài.

Hai năm thời gian, đủ để cho một thiên chân nữ hài, lột xác thành thành thục nữ nhân.

Rachel - McAdams trong hai năm này, vẫn chú ý Hollywood, nghiên cứu Hollywood, sau đó phát hiện Hollywood vẫn là có một con đường tắt có thể đi , đặc biệt là đối với nàng loại này tự thân bề ngoài điều kiện không sai nữ nhân tới nói, này đường tắt thành công tỷ lệ càng cao.

Đây là một về trả giá cùng hồi báo vấn đề, chỉ có trả giá tài năng yêu cầu hồi báo.

Hiện tại Matthew trả giá , hắn hay không cần hồi báo? Phía trước nàng phát tin nhắn chính là một loại thử.

Nàng không phải hai năm trước còn mang theo thiên chân nữ hài , Matthew lần này có lẽ là bận tâm hai người phía trước giao tình, tùy tiện đánh một cuộc điện thoại hỗ trợ, cũng không nghĩ tới đòi lấy hồi báo, nhưng tiếp theo nàng muốn tìm hắn hỗ trợ đâu?

Muốn để người trả giá, liền muốn cho người hồi báo.

“Đúng, đoạn thời gian trước có tiểu báo hâm nóng ngươi cùng Keira - Knightley chuyện xấu.” Rachel - McAdams hợp thời chuyển đề tài, cố ý hảo kỳ hỏi,“Sẽ không là thật đi?”

Matthew trực tiếp phủ nhận,“Giả , ta sẽ cùng nàng truyền chuyện xấu?” Hắn bĩu môi, vừa muốn nói ra omelette linh tinh mà nói, bỗng nhiên nhớ tới tại một nữ nhân trước mặt nói lên một cái khác nữ nhân chỗ thiếu hụt, là kiện phi thường không phẩm sự, lại nuốt trở vào.

Hắn mắt nhìn Rachel - McAdams, hỏi,“Ngươi cưỡi xe đạp lại đây, cách rất gần?”

Rachel - McAdams gật đầu,“Ta kỵ lại đây dùng hơn mười phút nhiều một chút.” Nàng cố ý nói,“Rất gần , có thời gian đi ta bên kia làm khách a.”

“Hảo a.” Matthew phảng phất không có nghe được trong đó hàm nghĩa,“Ta gần nhất nghỉ ngơi, cũng có thời gian.”

Hắn hỏi Rachel - McAdams,“[ Underworld ] kịch tổ lúc nào bắt đầu quay chụp?”

Rachel - McAdams nghe nói như thế, hướng Matthew bên kia xê động một chút thân thể,“Kịch tổ muốn phối hợp nữ chính Kate - Beckinsale thời gian, nàng đang vì [ Van Helsing ] làm chuẩn bị.”

Nói tới đây, nàng nhớ tới kịch tổ nội lời đồn đãi, rất nhiều người đều nói Kate - Beckinsale tại cùng [ Underworld ] đầu tư nhân Fox - Sherman kết giao, giống như hai người xác thật cũng tại kết giao.

Nhưng nàng cảm giác loại này kết giao, căn bản chính là che giấu tại nam nữ bằng hữu áo khoác hạ trả giá cùng hồi báo mà thôi, bằng không Fox - Sherman vì sao đầu tư nhiều như vậy tiền, vây quanh Kate - Beckinsale tạo ra như vậy một bộ phim?

Rachel - McAdams chỉnh chỉnh thần sắc, nói,“Matthew, ngươi giúp ta lấy đến Erica như vậy một trọng yếu nhân vật, ta còn không biết nên như thế nào cám ơn ngươi đâu.”

Nghe nàng nói như vậy, Matthew lập tức nghĩ tới cái kia tin nhắn, hắn không phải Thánh Nhân, lại càng không là Liễu Hạ Huệ, tiến vào Hollywood này giới, cũng không có quên qua sơ tâm, ánh mắt không tự giác liền bay tới đến Rachel - McAdams trên người.

“Ta......” Matthew vốn muốn nói không cần, nhưng nhìn thấy Rachel - McAdams che lấp tại màu lam sẫm tu thân đai đeo váy hạ đường cong Linh Lung hữu trí thân thể, đem lời nuốt trở về, nói,“Tùy tiện ngươi hảo.”

“Ta minh bạch.” Rachel - McAdams trên mặt lộ ra càng thêm ngọt ngào tươi cười, má lúm cũng càng trở nên có vẻ rõ ràng, đứng lên thoải mái nói,“Ngươi trả giá , ta muốn cho ngươi tương ứng hồi báo.”

Nói xong, nàng chuyển tới Matthew trước mặt, kéo xuống màu lam sẫm tu thân đai đeo váy đai đeo, thuần thục cởi ra váy cùng nội y, liền như vậy đứng ở Matthew trước mặt.

Matthew ngẩng đầu nhìn chằm chằm Rachel - McAdams, nếu nàng đem này trở thành Hollywood trong giới rất thường gặp trả giá cùng hồi báo giao dịch, kia liền...... Tùy nàng hảo.

Hắn không phải tuyệt tình tuyệt tính Thánh Nhân, lại càng không là tư tưởng phẩm đức cao thượng hảo nhân, mà là một hai mươi hai tuổi kích tình sôi trào trẻ tuổi nhân.

Rachel - McAdams chậm rãi ngồi xổm xuống, thò tay cởi bỏ Matthew dây lưng, sau đó mở to hai mắt nhìn, tựa hồ nhìn thấy gì khó có thể tin tưởng tình huống.

“Này cũng quá khoa trương đi.” Nàng khó có thể tin há to miệng......

Nguyên bản chỉnh tề sạch sẽ phòng khách, rất nhanh biến thành hỗn độn chiến trường, một ít không thể miêu tả thanh âm, thậm chí đột phá tường thể che, xông vào trong viện, từ buổi chiều vẫn đứt quãng duy trì liên tục đến nửa buổi chiều, mới triệt để bình ổn xuống dưới.

Thái Dương chuyển hướng phía tây, dần dần tiếp cận đường chân trời, Rachel - McAdams từ phòng ở bên trong đi ra, Matthew theo sau cũng đi ra , cùng ra cửa, lên chính mình ô tô, đưa Rachel - McAdams hồi bắc Hollywood.

Màu đen bảo mã suv chạy thượng đạo lộ, Rachel - McAdams xụi lơ tại trên ghế phó, quay đầu nhìn chằm chằm Matthew, một hồi lâu sau mới nói,“Ngươi nhân trưởng soái, dáng người cũng tốt, chỗ đó...... Ân, quá tuyệt vời ! vì sao ta phía trước liền không nghĩ đến với ngươi thử một lần đâu?”

Matthew có thể nhìn ra đến, Rachel - McAdams hai năm nay biến hóa phi thường lớn, cũng không khách khí, trả lời,“Ta cũng hối hận, vì sao không sớm điểm với ngươi thử một lần.” Hắn đối Rachel - McAdams nhếch lên một căn ngón cái,“Rachel, ngươi cũng phi thường bổng.”

Rachel - McAdams kia cao siêu tài nghệ, cho hắn lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng,“Ta đều nhịn không được muốn với ngươi lại đến vài lần .”

Thẳng thắn giảng, Rachel - McAdams nhân bộ dạng xinh đẹp, cũng phù hợp hắn thẩm mỹ, lại thêm này xuất sắc kỹ thuật, mang cho hắn thật lớn hưởng thụ.

“Matthew......” Rachel - McAdams nở nụ cười, đột nhiên hỏi,“Ngươi hay không là đối với ta động tâm a, muốn cho ta làm ngươi bạn gái?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 215: Trù Bị Phim Mới

Nếu là hai năm trước Rachel - McAdams nói ra lời như vậy, Matthew rất có khả năng sẽ chăm chú suy xét một phen, đáp ứng xuống dưới khả năng cũng không phải không có, nhưng hiện tại nha, này Rachel - McAdams đã không phải hai năm trước hắn nhận thức cái kia Rachel - McAdams .

Thời gian cùng hoàn cảnh, cuối cùng sẽ để người sinh ra thay đổi.

“Chúng ta hiện tại không phải rất tốt sao?” Matthew lời này ý tứ rất minh xác,“Đây là một khó quên buổi chiều.”

Rachel - McAdams ánh mắt hướng phía dưới di động,“Xác thật...... Khó quên a !” Nàng vặn vẹo hạ thân thể, cấp Matthew chỉ lộ,“Thứ hai giao lộ, hướng bên phải quải, kia gia tiệm Hamburger phía trước dừng lại là được.”

Matthew đem xe chậm rãi dừng ở tiệm Hamburger phía trước, Rachel - McAdams cởi bỏ dây an toàn, chỉ chỉ trên lầu,“Ta liền ngụ ở tầng hai, đối diện cửa cầu thang phòng, tùy thời hoan nghênh ngươi tới làm khách.”

Lời này ngầm chứa ý tứ phi thường sáng tỏ, Matthew tự nhiên nghe được minh bạch, nói,“Của ngươi xe đạp còn tại ta kia, ta tùy thời hoan nghênh ngươi tới lấy xe.”

Rachel - McAdams lại một lần nữa cười ra má lúm,“Ta đi thời điểm, sẽ trước tiên cho ngươi gọi điện thoại.” Nàng đẩy ra cửa xe xuống xe, quan cửa xe thời điểm lại duỗi đầu lại đây nói,“Tại ngươi chỗ đó lái xe cảm giác quá tuyệt vời ! chưa từng có qua bổng !”

Matthew có vẻ đặc biệt tự tin,“Còn có càng bổng .”

Hai người nói tới nói lui mang theo một ít chỉ có bọn họ tài năng nghe hiểu ý tứ, lại xả vài câu, Rachel - McAdams đóng cửa xe, xoay người hướng về ven đường khu chung cư đi.

Matthew nhìn nàng mạn diệu bóng dáng, nhớ tới buổi chiều đại chiến, bỗng nhiên cảm giác như vậy Rachel - McAdams thực ra cũng rất hảo, dáng người gợi cảm, khuôn mặt ngọt ngào, trọng yếu nhất là tài nghệ cao siêu, loại này không liên lụy cảm tình, không cần phụ trách lâm thời giường bạn, vừa lúc có thể tiêu hao quá thừa tinh lực.

Theo kiên trì vận động thời gian càng ngày càng dài, hắn có điểm giống đại bộ phận vận động viên như vậy, nội tiết tố phân bố phi thường tràn đầy.

Hiện tại không có bạn gái, tổng không thể dựa vào ngũ cô nương phái đi?

Matthew không có về nhà, lái xe tại bắc Hollywood dạo qua một vòng, đại khái là lâu lắm không có kia phương diện sinh hoạt, buổi chiều lại thích muốn bay lên đến, lái xe thời điểm đầy đầu đều là buổi chiều cùng Rachel - McAdams điên cuồng hình ảnh, dứt khoát dừng lại xe lãnh tĩnh một hồi, tìm địa phương nếm qua cơm tối, cảm xúc dần dần bình phục, lái xe đi Hollywood đại đạo, chuẩn bị đi hắc Mamba tửu ba, tìm Johnny - Depp uống một chén.

Cùng lúc đó, Walt Disney lệ thuộc vào [ Cướp biển vùng Caribbean ] trong văn phòng, phụ trách tuyên truyền công tác người sản xuất Anderson - Martinez còn không có tan tầm, bởi vì kịch tổ hai vị diễn viên chính người đại diện cùng nhau tìm lại đây.

Ba người hàn huyên có một hồi , Anderson - Martinez nhìn ngồi ở bàn công tác đối diện Helen - Hermann cùng James - Bernst, nói,“Đây là Hollywood quen dùng tuyên truyền thủ đoạn, nguyên bản chúng ta bên này cũng suy xét qua, chỉ là bận tâm Keira - Knightley tiểu thư tuổi, có điều chần chờ......”

Helen - Hermann cùng James - Bernst liếc nhau, minh bạch chuyện này hẳn là thành.

Anderson - Martinez hỏi trước Helen - Hermann,“Matthew - Horner tiên sinh không có ý kiến?”

“Ta cùng Matthew trao đổi qua.”

Từ biển Caribbean địa khu hồi Los Angeles trên đường, Helen - Hermann liền cùng Matthew nói lên qua phương diện này sự tình,“Hắn hoàn toàn đồng ý.”

Anderson - Martinez lại hỏi James - Bernst,“Knightley tiểu thư đâu? Ta nhớ rõ nàng còn không đến mười tám tuổi, người nhà của nàng đồng ý?”

James - Bernst trực tiếp trả lời,“Bọn họ tất cả đều không có vấn đề, chúng ta có thể đợi Keira mười tám tuổi sinh nhật sau.”

Keira - Knightley cha mẹ vốn là giới giải trí nhân, loại sự tình này gặp nhiều, nếu yên tâm khiến nữ nhi tiến Hollywood, tự nhiên có chuẩn bị tâm lý, hắn không có phí bao nhiêu miệng lưỡi liền thuyết phục bọn họ.

So sánh dưới, Keira - Knightley bên kia ngược lại là hơi chút phiền toái điểm, bất quá đó là thông minh nữ hài, phân tích qua lợi hại sau, cũng gật đầu ứng xuống dưới.

Hỗn Hollywood cùng giới giải trí nha, điểm ấy sự tính cái gì?

“Kia hảo, ta trên nguyên tắc cũng tán đồng như vậy tuyên truyền kế hoạch, này đối phim cùng diễn viên đều có ưu việt.” Anderson - Martinez rõ ràng còn có nửa đoạn sau lời muốn nói,“Nhưng loại sự tình này không phải ta một người có thể quyết định , ta sẽ hướng Jack - Bruckheimer tiên sinh phản ứng việc này.”

Helen - Hermann cùng James - Bernst đối với này không có ý kiến, này vốn liền không là Anderson - Martinez hoàn toàn có thể quyết định sự tình.

James - Bernst hỏi,“Phải đợi bao lâu thời gian? Chúng ta bên này cũng hảo có đại khái chuẩn bị.”

“Phỏng chừng muốn một tuần hoặc là càng lâu.”

Trước mặt hai vị là hai đại nhân vật chính người đại diện, Anderson - Martinez cố ý giải thích một chút,“Jerry - Bruckheimer tiên sinh trước mắt đang bận phương diện khác công tác, tạm thời sẽ không đến kịch tổ, ta sẽ chuyên môn cho hắn phát bưu kiện, bất quá phỏng chừng muốn chờ hắn trở về tài năng xử lý.”

“Không quan hệ.” James - Bernst rất rộng lượng nói,“Chúng ta chờ hảo.”

Đối với Jerry - Bruckheimer như vậy kim bài chế tác nhân, người đại diện bao gồm kia vài đại hình trù tính công ty, đều là đương đại thần cung .

James - Bernst chỉ lo trả lời, Helen - Hermann lại từ Anderson - Martinez trong lúc lơ đãng nói ra lời trung, nghe được cảm thấy hứng thú gì đó.

Jerry - Bruckheimer tiên sinh trước mắt đang bận phương diện khác công tác? Cái gì công tác?

Helen - Hermann chỉ là suy nghĩ dưới Jerry - Bruckheimer người sản xuất thân phận, cùng với mấy năm gần đây công tác thói quen, đại khái có nhất định suy đoán.

[ Trân Châu cảng ] còn không có chụp xong, Jerry - Bruckheimer liền chuẩn bị làm Black Hawk Down , Black Hawk Down quay chụp trong lúc, hắn đồng thời đẩy vào [ Bad Boys 2] cùng [ Cướp biển vùng Caribbean ] hai hạng mục, hiện tại [ Cướp biển vùng Caribbean ] quay chụp hoàn thành hơn phân nửa, hắn có thể bận rộn cái gì công tác? Tám thành là tại trù bị tân phim !

Nếu thật là như vậy, này bộ tân phiến là cái gì đề tài? Nhân vật chính là cái dạng gì thiết lập? Thích hợp chính mình công ty hộ khách sao?

Helen - Hermann tư duy cực kỳ nhạy bén, nháy mắt lóe qua một loạt ý tưởng.

Bất quá, James - Bernst ở trong này, nàng cũng không tốt hỏi nhiều cái gì, tiếp tục hôm nay đến mục đích .

Thực ra cũng không phải nhiều phức tạp sự tình, đơn giản muốn cầu kịch tổ tuyên truyền tài nguyên không thể quá mức thiên hướng về Johnny - Depp, muốn tại Matthew cùng Keira - Knightley trên người có nhất định đầu nhập, vi Matthew cùng Keira - Knightley tranh thủ cùng Johnny - Depp chênh lệch không phải quá nhiều tuyên truyền tài nguyên.

Diễn viên kết hợp điện ảnh tuyên truyền, xa so với khô khan bản thân hâm nóng hiệu quả tốt hơn, trước không nói tác phẩm tất nhiên mang đến hiệu quả gia thành, riêng là Walt Disney như vậy cự đại truyền thông bình đài, chính là bất cứ trù tính công ty đều không thể so sánh .

Phương diện này đề cập đến áp phích, nhuyễn văn, phụ đề cùng cứng rắn quảng đợi đã (vân vân) rất nhiều phương diện, Anderson - Martinez đồng dạng không thể quyết định, cũng muốn đẳng Jerry - Bruckheimer trở về sau lại làm xử lý.

Helen - Hermann cùng James - Bernst đến phía trước không phải không biết Anderson - Martinez không thể làm chủ, nhưng như cũ lựa chọn tìm tới hắn, chính là muốn thông qua cái miệng của hắn, trước tiên đối Jerry - Bruckheimer thông thông khí, chung quy Jerry - Bruckheimer không phải bình thường người sản xuất, lấy hắn hiện tại tại thương nghiệp giải trí trên điện ảnh thành tích cùng địa vị, cho dù là c+ người sáng lập Michael - Ovitz lại đây, cũng muốn ngoan ngoãn cúi đầu.

Cứ như vậy, giữa song phương cũng có giảm xóc, không đến mức không thể đồng ý mà huyên rất cương, không mấy cái giải trí trù tính tưởng cùng Jerry - Bruckheimer loại này chế tác nhân sinh ra mâu thuẫn.

Vẫn nói tới tiếp cận buổi tối chín giờ, Helen - Hermann cùng James - Bernst mới cáo từ rời đi, cụ thể tình huống cơ bản đều nói rõ ràng , chỉ chờ Anderson - Martinez phản ứng cấp Jerry - Bruckheimer.

Ra [ Cướp biển vùng Caribbean ] hạng mục làm công khu, James - Bernst nhìn nhiều Helen - Hermann liếc nhìn, nữ nhân này cao gầy mảnh khảnh thân thể giấu ở thâm sắc chức nghiệp sáo trang bên trong, lãnh diễm khuôn mặt cơ hồ đều bị rộng rãi viền đen kính mắt che khuất, liên một đầu xinh đẹp bóng mượt tóc vàng, cũng tại sau đầu buộc thành thông thường nhất đuôi ngựa, nhưng này mấy cũng không thể hoàn toàn che đậy nàng mị lực.

“Thời gian còn sớm......” James - Bernst nếm thử mời nói,“Helen, tìm địa phương uống một chén?”

Helen - Hermann trực tiếp cự tuyệt,“Xin lỗi, ta đêm nay không có thời gian.” Đẳng hai người đi đến thang máy phụ cận khi, nàng còn nói thêm,“Ta muốn đi một chuyến toilet, ngươi đi trước đi, không cần chờ ta.”

Nói xong, cũng không đợi James - Bernst có điều phản ứng, trực tiếp quẹo vào toilet ở hành lang.

James - Bernst nhún nhún vai, tiến vào thang máy gian, cưỡi thang máy ly khai.

Bất quá mười mấy giây thời gian, Helen - Hermann liền từ toilet hành lang bên trong chuyển đi ra, lại về đến Anderson - Martinez văn phòng.

Anderson - Martinez nhìn thấy nàng đẩy cửa tiến vào, hảo kỳ hỏi,“Helen, ngươi như thế nào trở lại? Còn có việc sao?”

“Là có điểm sự.” Helen - Hermann kéo ra phía trước ghế dựa, ngồi ở Anderson - Martinez đối diện, nói,“Jerry có phải hay không tại trù bị tân hạng mục?”

“Đúng vậy.” Anderson - Martinez không có phủ nhận,“Jerry tại cùng Disney ảnh nghiệp kế hoạch một bộ tân đại chế tác.”

Hắn nâng tay ngăn lại lại tưởng đặt câu hỏi Helen - Hermann,“Nội dung cụ thể không nên hỏi, hỏi ta cũng sẽ không nói, hơn nữa ta đã biết cũng rất có hạn.”

Helen - Hermann không có khiến Anderson - Martinez khó xử, nói,“Cám ơn.”

Nàng đứng lên cáo từ, rất nhanh ly khai Disney tổng bộ đại lâu, lên chính mình xe Benz sau, phân phó tài xế về trước Thiên Sứ trù tính công ty, tiếp dâng lên trước sau phòng điều khiển ở giữa tấm chắn, lấy di động ra gọi cho lên.

Jerry - Bruckheimer tân hạng mục, vẫn là một bộ đại chế tác, khả năng mà nói, nàng không tưởng bỏ qua.

Không bao lâu, Helen - Hermann đả thông Disney ảnh nghiệp một vị cao tầng điện thoại, đơn giản trao đổi qua đi, đối phương nói,“Jerry mang theo hai vị biên kịch đi Washington, nghe nói muốn khảo sát một ít trọng yếu văn hiến tư liệu, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng.”

Helen - Hermann cắt đứt điện thoại, lập tức hiểu được, hẳn là cùng [ Cướp biển vùng Caribbean ] cùng loại, Jerry - Bruckheimer chỉ là có sáng ý, kịch bản còn chưa bắt đầu biên soạn......

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 216: Bình Hoa

“Đến bên này, ta cho ngươi giới thiệu mấy cái bằng hữu nhận thức.”

Hắc Mamba quán rượu bên trong, Johnny - Depp tiếp đón Matthew, Matthew buông xuống chén rượu, cùng Johnny - Depp đi lầu hai.

Hắn đến phía trước chuyên môn gọi điện thoại liên hệ qua Johnny - Depp, hai người tại kịch tổ xử không sai, Johnny - Depp lại không có việc gì, cũng liền đến tửu ba bồi hắn uống rượu.

Matthew cùng Johnny - Depp lên lầu hai, vào một tương đối im lặng phòng, trong phòng chỉ có một nam một nữ hai người, kia hai người nhìn thấy Johnny - Depp tiến vào, lập tức đứng lên.

Nam không sai biệt lắm cùng hắn giống nhau cao, quần áo rất cũ, trên chân là một đôi rõ ràng xuyên phá giày, lôi thôi lếch thếch màu đen tóc dài phía dưới, là nhất trương có chút cùng loại Đông Phương nhân hỗn huyết gương mặt, hắn này tạo hình có vẻ phi thường lôi thôi.

Nữ tầm hai mươi tuổi bộ dáng, có nhất trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, bả vai phi thường rộng, đột hiển khung xương đặc biệt đại, nhưng nàng thân cao nhìn ra tiếp cận 1m8, rộng rãi khung xương không có khiến nàng có vẻ đặc biệt khỏe mạnh, ngược lại cho người cái loại này người mẫu móc treo quần áo bàn cảm giác.

Hai người kia Matthew đều nhận thức, từng xem qua bọn họ diễn viên chính điện ảnh.

Johnny - Depp lúc này hướng kia hai người giới thiệu Matthew,“Sally, Keanu, đây là Matthew - Horner, ta tại [ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ hợp tác, cũng là bằng hữu của ta.”

Tiếp lại hướng Matthew giới thiệu kia hai người,“Matthew, đây là Charlize - Theron, đây là Keanu - Reeves, đều là bằng hữu của ta.”

Matthew chủ động tiến lên một bước, cùng hai người chào hỏi.

Hắn lần đầu tiên đến hắc Mamba tửu ba uống rượu thời điểm, liền nghe James - McAvoy đề cập qua, Johnny - Depp, Keanu - Reeves cùng với bởi vì hít thuốc phiện quá lượng chết mất River - Phoenix, năm đó là nổi tiếng bạn bè cùng hít thuốc phiện tiểu tổ.

Cũng chính là River - Phoenix cái chết, mới khiến Johnny - Depp cùng Keanu - Reeves cảnh giác, rời xa thuốc phiện.

Theo sau, tại Johnny - Depp tiếp đón dưới, Matthew cùng hắn cùng nhau lưu lại Keanu - Reeves cùng Charlize - Theron trong phòng, bắt đầu thời điểm, Matthew cùng bọn họ không quen, thêm hai người lại là thành danh ngôi sao, Keanu - Reeves càng là hiện nay cao nhất cự tinh, đại bộ phận thời gian bên trong đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, bất quá vài chén rượu vào bụng, cũng dần dần quen thuộc lên.

“Ta cũng không biết Warner Bros là nghĩ như thế nào .”

Uống rượu gian, mấy người nói đến điện ảnh bên trên, Keanu - Reeves có chút oán giận,“Bọn họ thế nhưng đem [ Matrix 2] cùng [ Matrix 3] an bài tại sang năm tháng năm cùng tháng mười một phát hành, khoảng cách quá ngắn !”

Charlize - Theron an ủi nói,“Có lẽ bọn họ có chính mình suy xét.”

Dù cho lấy Keanu - Reeves già vị, như cũ không thể tham dự đến điện ảnh phát hành trong, ở phương diện này căn bản không có quyền phát ngôn.

“Là tưởng kiếm tiền tưởng điên rồi.” Matthew mà nói thẳng chỉ bản chất.

Keanu - Reeves tán thành hắn mà nói,“Warner Bros phỏng chừng là nóng lòng thu hồi phí tổn, thực hiện lợi nhuận.”

Charlize - Theron nhìn Matthew liếc nhìn, Matthew còn nói thêm,“Chúng ta này mấy diễn viên, đều chỉ có thể nhìn a.”

“Mặc kệ nó !” Johnny - Depp vỗ Keanu - Reeves cánh tay một chút, nói,“Khẳng định sẽ đại bán, lo lắng cái gì, dù sao của ngươi thù lao lấy đến tay .”

Keanu - Reeves một lần nữa mở ra một bình rượu, nói,“Hảo, chúng ta tiếp tục uống rượu.”

Bốn người cùng nhau uống một ly, Charlize - Theron móc ra hộp thuốc lá, hỏi Matthew,“Không ngại đi?”

Nơi này trừ Matthew ngoại, đều là nàng người quen, cho nên mới bởi vậy vừa hỏi.

Matthew cười nói,“Ngươi tùy ý.”

Charlize - Theron cũng không khách khí, móc ra yên điểm lên, lại đem hộp thuốc lá cùng bật lửa ném cho Johnny - Depp, Depp cũng hút thuốc, hắn điểm lên sau, cầm lấy hộp thuốc lá hướng Matthew ý bảo một chút, Matthew lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không hấp.

Mĩ nữ hút thuốc không thể nghi ngờ rất phá hư cái loại này tốt đẹp hình ảnh cảm, Charlize - Theron cùng tinh xảo bề ngoài rõ ràng bất đồng, uống rượu hút thuốc tất cả đều không nói chơi, tính cách cũng ít nhiều có điểm nam tính hóa.

Nguyên bản, Matthew cho rằng nàng cùng Keanu - Reeves là tình lữ quan hệ, uống rượu trò chuyện gian, mới phát hiện hai người là kỳ lạ lam nhan tri kỷ, dựa theo Johnny - Depp rượu sau thuyết pháp, Keanu - Reeves cùng Charlize - Theron là giao tình phi thường tốt bằng hữu, cùng loại với khuê mật.

“Cụng ly !”

Bốn người lại là một chén rượu vào bụng, Matthew chủ động cầm lấy bình rượu, cho mỗi nhân lại rót một chén nhỏ Brandy, hỏi bên cạnh Charlize - Theron,“Sally, ngươi hay không là làm qua người mẫu a?”

Giống Charlize - Theron loại này hình thể, rõ ràng là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện .

“Đúng vậy.” Charlize - Theron dụi tắt đầu ngón tay thuốc lá,“Ta phía trước tại Âu Châu đương qua người mẫu.”

Matthew gật gật đầu, nói,“Ngươi trên người mang theo người mẫu mới có cái loại này khí tràng, nhất định là thảm đỏ sát thủ.”

“Còn chắp vá đi.” Charlize - Theron ngược lại cũng không khiêm tốn, lại điểm lên một điếu thuốc lá, trừu một ngụm, chậm rãi phun ra vòng khói, đối Matthew nói,“Của ngươi hình thể cũng không kém.”

Matthew cười cười, cũng không khiêm tốn,“Trừ nam model, diễn viên trong dáng người so với ta hảo, chưa từng thấy qua mấy cái.”

Đại khái là uống rượu phải có điểm nhiều, thêm bản thân tính cách quan hệ, Charlize - Theron cũng không cùng Matthew khách sáo, chỉ hắn nói,“Ta phát hiện , ngươi rất tự kỷ.”

“Có sao?” Matthew chưa từng có loại cảm giác này,“Ta nơi nào tự kỷ a?”

Charlize - Theron bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch, ợ hơi rượu, lại mạnh hút một hơi thuốc, nói,“Muốn biết?”

“Muốn biết.” Matthew nói.

Còn không đợi Charlize - Theron nói chuyện, bên kia Johnny - Depp nói,“Matthew, ngươi cùng Sally nói thầm cái gì đâu? Ngươi sẽ không muốn đuổi theo Sally đi?”

Keanu - Reeves tiếp đối Matthew bên này nói,“Ta nhắc nhở ngươi, Sally có bạn trai .”

“Các ngươi suy nghĩ nhiều !”

Làm đối với vừa rồi tự kỷ vấn đề trả thù, Matthew giả bộ một bộ phi thường đứng đắn bộ dáng, còn riêng đứng lên lui về phía sau một bước lớn, kéo ra cùng Charlize - Theron ở giữa cự ly, dùng anh thức hí kịch vũ đài khang nói,“Ta tiến vào cái nhìn đầu tiên nhìn thấy Charlize - Theron tiểu thư liền xác định, Charlize - Theron tiểu thư là nữ thần tồn tại, đối với ta mà nói, không khác Aphrodite hiện thân !”

Johnny - Depp cùng Keanu - Reeves đều nhịn cười, Charlize - Theron tắc nghiêng mắt nhìn bên này.

Matthew vẫn là dùng vũ đài khang tiếp tục nói,“Nữ thần, chỉ có thể xa xem.”

“Rất phấn khích một đoạn kịch một vai !” Johnny - Depp dùng lực chụp vang bàn tay,“Matthew, ngươi có thể lấy sang năm giải Mâm Xôi Vàng !”

Keanu - Reeves cũng tại ồn ào,“Đây là khác loại thổ lộ sao?”

Matthew đổi về chính mình bình thường nói chuyện cường điệu,“Này chỉ là một nam nhân đối với mĩ lệ ca ngợi !”

Thực ra hắn cũng có chút uống nhiều, nếu không phải uống nhiều rượu, bình thường như thế nào sẽ nói loại lời này.

May mà hắn đại não coi như thanh tỉnh, không có làm ra cái gì quá phận sự tình đến, hơn nữa nghe Johnny - Depp cùng Keanu - Reeves khẩu khí, giống như không thế nào xem trọng Charlize - Theron bạn trai.

Nhưng này không quan hắn chuyện, nói xong sau, Matthew ngồi trở lại đi tiếp tục uống rượu.

“Ngươi tại tự kỷ ngoài......” Charlize - Theron xung hắn phun ra điếu thuốc, tựa hồ tại dùng phương thức này, tỏ vẻ bất mãn,“Còn da mặt đủ dày.”

Matthew một ly Brandy uống xuống, chính là rượu kình xung não thời điểm, cũng không như thế nào suy xét, liền nói,“Sally, ta nói tất cả đều là tối thành thực nói thật !” Hắn vươn ra đầu ngón tay lung tung chỉ một vòng,“Chẳng lẽ của ngươi fan điện ảnh không như vậy xem sao?”

Charlize - Theron ở trong gạt tàn ấn diệt tàn thuốc,“Bất quá là bình hoa mà thôi.”

“Bình hoa? Bình hoa có cái gì không tốt sao?” Matthew thu hồi kia căn đầu ngón tay, chỉ tự mũi nói,“Ta chính là nam bình hoa, ngươi xem, ta qua được tiêu dao khoái hoạt, bao nhiêu hảo a !”

Charlize - Theron lại nhìn Matthew liếc nhìn, nói,“Không thể không thừa nhận, ngươi xem lên xác thật là không sai nam bình hoa.”

“Cám ơn.” Matthew xem như là ca ngợi ,“Làm bình hoa ngôi sao, thoải mái khoái trá a !”

Hắn hừ một tiếng, nói,“Không cần bạo phì bạo gầy, không cần đắm chìm tại nhân vật bên trong không nhổ ra được, lại càng không dùng phong bế chính mình đi nghiên cứu tâm thần bệnh nhân thế giới, chỉ cần bảo trì hảo dáng người, này so với kia chút theo đuổi kỹ xảo biểu diễn hiệu quả nhân thú vị nhiều.”

Charles - Theron đồng dạng hừ một tiếng,“Mỗi người theo đuổi bất đồng.”

“Được rồi, mỗi người theo đuổi bất đồng.” Matthew cầm lấy Charlize - Theron hộp thuốc lá, nói,“Giống như là nó, ngươi cho rằng là hưởng thụ, ta cảm giác là dày vò. Ngươi có chính mình theo đuổi, ta có của ta hưởng thụ a !”

Từ Matthew trong tay cầm lại hộp thuốc lá, Charlize - Theron say khướt nói thầm,“Không theo đuổi gia hỏa.”

Matthew cầm lấy Charlize - Theron tửu ba, nhét vào trong tay nàng,“Đến, uống rượu !”

Charlize - Theron tiếp nhận chén rượu, đối Matthew cử cử,“Cụng ly !”

Bốn người vẫn ở trong phòng uống đến tiếp cận rạng sáng 1h, mới đều say khướt rời đi hắc Mamba tửu ba, Matthew mắt thấy là không thể lái xe , gọi điện thoại gọi tới bốn danh đại giá.

Một danh đại giá đem hắn đuổi về Burbank trong nhà, Matthew xác thật uống nhiều lắm, cũng không có tắm, ngã vào trên sô pha liền ngủ, hoàn hảo ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại sau, đầu không tính rất đau, nhưng say rượu cảm giác tuyệt đối không phải hưởng thụ, đi đường đầu nặng chân nhẹ.

“Rượu có thể uống......” Hắn xiêu xiêu vẹo vẹo đi phòng tắm tắm rửa,“Nhưng muốn có độ a !”

Tắm rửa qua, Matthew tìm ra di động nhìn nhìn, phát hiện tối hôm qua uống nhiều sau, còn cùng Keanu - Reeves cùng Charlize - Theron trao đổi điện thoại, rượu từ nào đó phương diện đến nói cũng là chủng thứ tốt, có đôi khi có thể nhanh chóng kéo gần giữa người với người cự ly.

Mặt sau trong vài ngày, Matthew không có lại đi tìm Johnny - Depp uống rượu, ở nhà nghỉ ngơi một ngày sau, lại khôi phục phía trước có kế hoạch sinh hoạt, thẳng đến ngày nghỉ kết thúc, một lần nữa đi đến Disney nhà sản xuất bắt đầu quay chụp.

[ Cướp biển vùng Caribbean ] còn thừa vai diễn đều sẽ tại Los Angeles quay chụp, không cần lại chạy đi hải ngoại ép buộc, tương đối đến nói cũng sẽ thoải mái một điểm, một lần nữa quay chụp cùng ngày buổi chiều, Helen - Hermann chuyên môn đi đến studio tìm hắn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 217: Vua Arthur

Chuyên dụng hoá trang gian bên trong, Matthew thượng hoàn trang, đuổi đi chính mình hoá trang sư cùng trợ lý Milla - vương, gian phòng bên trong chỉ còn dư hắn cùng Helen - Hermann.

“Giữa trưa điện thoại bên trong......” Matthew quay đầu nhìn về phía Helen - Hermann,“Ngươi nói Jerry - Bruckheimer lại tại kế hoạch tân hạng mục đích?”

Loại này tốc độ dứt khoát làm cho người ta sợ hãi, hắn hỏi,“Vẫn là cùng Disney hợp tác?”

Helen - Hermann kéo ra bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, nói,“Trước mắt Jerry - Bruckheimer là Disney trọng điểm đối tượng hợp tác.”

Matthew có chút cảm khái,“Hắn tốc độ cũng quá nhanh.”

Nhưng thử ngẫm lại,2000 năm sau, Jerry - Bruckheimer khởi xướng phim liền có [ Trân Châu cảng ], Black Hawk Down,[ tuyệt đối chiến cảnh 2] cùng [ Cướp biển vùng Caribbean ], loại này tốc độ tựa hồ cũng rất bình thường.

Ngày đó buổi tối sau, Helen - Hermann nhiều mặt tìm hiểu, đạt được càng nhiều tin tức,“Không chỉ là mau, Jerry - Bruckheimer dã tâm cũng rất lớn, hắn một lần tính muốn cùng Disney hợp tác hai hạng mục !”

Cái này liên Matthew đều có chút giật mình ,“[ Cướp biển vùng Caribbean ] còn chưa hoàn thành quay chụp, Jerry - Bruckheimer lại muốn kế hoạch hai hạng mục?”

Đối với Hollywood đến nói, này cùng vận tốc ánh sáng cũng kém không bao nhiêu .

May mắn Jerry - Bruckheimer là người sản xuất, đổi làm một đạo diễn mà nói, toàn Hollywood đều phải điên rồi.

Matthew lại hỏi,“Vẫn là đại chế tác?”

Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu,“Mỗi một hạng mục đầu tư dự toán nghe nói đều sẽ không thấp hơn một ức dollar !” Nàng không đợi Matthew tiếp tục hỏi, lại chi tiết nói,“Ta tìm Disney tương quan nhân hỏi qua, hai hạng mục một là cổ trang, một là kịch hiện đại, tất cả đều là động tác phim thương mại loại hình.”

Không phải loại hình này mà nói, nàng cũng sẽ không như thế quan tâm.

Matthew tự nhiên minh bạch Helen - Hermann ý tứ, nghĩ nghĩ, nói,“Chúng ta vẫn là tập trung tinh lực tranh đoạt trong đó một đi.”

Có [ Van Helsing ] cùng [ Cướp biển vùng Caribbean ] này hai hạng mục kinh nghiệm, Helen - Hermann cũng biết, muốn đồng thời tranh đoạt hai nhất tuyến đại hạng mục nam chính, rất không hiện thực.

“Ân.” Lần này nàng tán đồng Matthew ý kiến,“Ta cũng là nghĩ như vậy .”

“Có hay không càng xác thực điểm tin tức?” Matthew hỏi.

“Cổ trang hạng mục, Jerry - Bruckheimer đã xác định kịch bản , hắn khiến Walt Disney mua kim bài biên kịch David - Franzoni tân kịch bản.”

Này biên kịch Matthew cũng nhận thức, bởi vì là hắn từng tham diễn Gladiator biên kịch.

Helen - Hermann mà nói không đình,“Kịch bản nội dung cụ thể trước mắt chỉ có số ít mấy người biết, ta không có nghe ngóng rõ ràng, chỉ biết là đây là một cùng Arthur vương cùng bàn tròn các kỵ sĩ có liên quan Sử Thi loại hình kịch bản.”

Matthew vò đầu, cố gắng hồi ức tương quan nội dung, mơ hồ nhớ rõ Madonna chồng trước giống như chụp qua một Arthur vương đề tài phim, đáng tiếc hắn còn chưa từ trên mạng hạ đến tài nguyên, liền đến bên này.

Như vậy tính mà nói, thời gian không giống, hiện tại mới 2002 năm, lấy Jerry - Bruckheimer này điên cuồng tốc độ, căn bản không có khả năng kéo đến mười mấy năm sau mới phát hành.

Hắn giống như căn bản không nhìn qua như vậy điện ảnh, chỉ mơ hồ nhớ rõ, rất nhiều cùng vương hoặc là đại đế nhấc lên biên đại phiến, đều là chút tương đối khó xem ăn hành hóa.

“Một cái khác hạng mục cùng [ Cướp biển vùng Caribbean ] cùng loại, trước mắt chỉ có một sáng ý.”

Mấy ngày này Helen - Hermann căn bản là không có nhàn rỗi, chạy rất nhiều quan hệ,“Sáng ý nội dung trước mắt còn không biết, ta chỉ tra được sáng ý trước hết là do Buena Vista International thị trường bộ chủ quản Oren Aviv cùng với sáng tác hợp tác Charles - Seeger nghĩ ra , sau này tìm đến Jerry - Bruckheimer tiến hành hoàn thiện. Một tuần trước, Jerry - Bruckheimer mang theo hai danh biên kịch đi Washington, ta chuyên môn để người hỏi qua, bọn họ tại Washington đặc khu Mĩ quốc quốc gia hồ sơ quán, chuyên môn xem xét rất nhiều USA độc lập khi tư liệu.”

“Chẳng lẽ này hạng mục cùng Mĩ quốc độc lập có liên quan?” Matthew nghi hoặc đồng thời, tiếp tục cướp đoạt trong đầu ký ức, trong lúc nhất thời lại không có đầu mối.

Helen - Hermann lắc đầu,“Trước mắt còn không có thể xác định.” Nàng nghĩ nghĩ, nói,“Cụ thể tình huống ta lại thám thính, có tân tin tức ta sẽ đúng lúc thông tri ngươi.”

“Ân.” Matthew minh bạch nàng ý tứ,“Ngươi yên tâm, ta sẽ là kịch tổ nội để cho người yên tâm diễn viên.”

Helen - Hermann vẫn là dặn dò nói,“Jerry - Bruckheimer phi thường thích tại tân hạng mục trung, sử dụng từng cùng chính mình hợp tác qua diễn viên, điểm này ngươi nhất định phải nhớ kỹ.”

Matthew thò ngón tay, gật gật đầu chính mình đầu,“Nhớ rõ .”

“Nếu [ Cướp biển vùng Caribbean ] có thể thành công......” Helen - Hermann còn nói thêm,“Tiếp theo phân công tác, ta liền có tự tin vì ngươi hô lên một phần siêu cao thù lao báo giá !”

Matthew cố ý nói,“Hai ngàn vạn dollar?”

Helen - Hermann nhìn hắn một cái,“Ngươi suy nghĩ nhiều.”

Nàng lười lại nói cái gì, vừa lúc có di động tin nhắn lại đây, dứt khoát xem lên điện thoại di động.

Matthew một bộ Will - Turner trang điểm, ngồi ở trước hoá trang kính, cẩn thận nhớ lại cùng Helen - Hermann mà nói khả năng có liên quan điện ảnh.

Làm nam chính, hưởng thụ xa so với đám vai phụ cao đãi ngộ, đồng dạng cũng muốn gánh vác tương ứng cao phiêu lưu, một bộ đại chế tác điện ảnh thất bại , các vai phụ vỗ vỗ mông, có thể tiếp tục đi một cái khác hạng mục bên trong tiếp tục đương vai phụ, nhân vật chính liền muốn cùng phim đạo diễn cùng người sản xuất cùng nhau, vi thất bại trực tiếp phụ trách, rất nhiều người đều là bởi vì một bộ đại chế tác thất bại, từ đây chưa gượng dậy nổi.

Phía trước đương tiểu vai phụ thời điểm, ngược lại cũng không quan trọng, hiện tại trở thành nam chính, vẫn là đang tại hướng lên trên bò cái loại này, Matthew mới phát hiện từng xem đạo bản điện ảnh lưu lại kia điểm ký ức là cỡ nào quý giá, cứ việc xem qua đạo bản phiến không tính đặc biệt nhiều, đều là chút không có chiều sâu thương nghiệp giải trí bỏng, lại vừa vặn cùng hắn hiện tại định vị tương xứng, cũng có thể bao nhiêu giúp hắn tránh né một ít khanh thần bàn phim.

Niên đại này tả hữu, cùng Arthur vương cùng bàn tròn kỵ sĩ có liên quan Sử Thi phim, hắn thật là không có bất cứ ấn tượng.

Từ tránh né phiêu lưu góc độ đến nói, này hạng mục không phải ưu tiên lựa chọn.

Một cái khác hạng mục đâu? Matthew niết cằm tự hỏi.

Nghiêm khắc nói lên, hắn cùng với Jerry - Bruckheimer hợp tác qua hai lần , tranh đoạt Jerry - Bruckheimer phụ trách hạng mục nam chính, tương đối càng dễ dàng một ít, tại không có càng tốt mục tiêu dưới tình huống, đương nhiên muốn ưu tiên suy xét Jerry - Bruckheimer hạng mục.

Matthew nhíu mày, cùng Independence Day có liên quan tư liệu......

Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là mĩ đế vọng tưởng đem Independence Day mở rộng trở thành toàn cầu tính ngày hội kia bộ ngoại tinh nhân xâm nhập điện ảnh, nhưng kia bộ điện ảnh sớm liền đánh ra đến, một năm trước hắn còn tại trên TV xem qua phát lại.

Còn giống như xem qua một bộ Abraham - Lincoln hóa thân quỷ hút máu thợ săn điện ảnh, kịch tình nội dung nhớ không rõ , có phải hay không cũng cùng Independence Day có liên quan?

Nên sẽ không là lão mĩ quốc phụ nhóm, hóa thân thành động tác cao thủ, dược mã chiến trường, đem Anh quốc thực dân giả sát quỷ khóc lang hào đi?

Lấy Hollywood tiểu tính, chỉ cần có tiền kiếm, khẳng định làm được.

Cân nhắc một hồi lâu, thật sự là không nghĩ tới cùng Mĩ quốc độc lập hoặc là Independence Day có liên quan điện ảnh, Matthew dứt khoát không lại suy nghĩ, đẳng Helen - Hermann làm đến tin tức mới, có càng nhiều nhắc nhở, nói không chừng hắn liền có thể nhớ ra đâu.

Nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, hoá trang gian môn bị người từ bên ngoài gõ vang, Matthew nói mời vào sau, hắn tư nhân trợ lý Milla - vương đẩy cửa đi đến, nói,“Sắp có Will - Turner vai diễn quay chụp .”

“Ân, chúng ta đi trường quay.” Matthew cũng không quản tại kia đùa nghịch di động Helen - Hermann, cầm lấy treo tại trên cái giá nhôm hợp kim đạo cụ kiếm, ra hoá trang gian.

Milla - vương trên lưng Matthew công tác bao, theo đi lên.

Studio số 2 bên trong, quay chụp cuối cùng kết cục vai diễn hải tặc sơn động đã dựng hoàn thành, dưới đất nơi nơi đều là ánh vàng rực rỡ giả cổ tiền tệ, tại huyệt động chỗ sâu, tài bảo đều xếp thành một ngọn núi nhỏ.

Kịch tổ vì quay chụp hiệu quả, chuyên môn tìm phỏng chế đồ cổ công ty, chế tác này mấy sáng ngời trong suốt, ánh vàng rực rỡ tài bảo.

Cùng buổi trưa lấy Matthew cùng Johnny - Depp vi chủ quay chụp bất đồng, buổi sáng không có tới trường quay Keira - Knightley cũng gia nhập đến quay chụp trong, quay chụp chủ yếu chia làm hai bộ phận, Matthew cùng Keira - Knightley phụ trách đối phó nhất chúng tướng mạo thanh kỳ hải tặc, Johnny - Depp cùng tiền Oscar ảnh đế Geoffrey Rush so kiếm.

Matthew đi đến trường quay sau, Keira - Knightley thừa dịp ngọn đèn tổ còn tại điều chỉnh ngọn đèn thời gian, tìm lại đây.

“Này hay không là của ngươi dở chủ ý?” Kelly - Knightley gõ gõ Matthew khuỷu tay.

“Không phải.” Matthew biết nàng nói là cái gì,“Này theo ta không quan hệ, là của ta người đại diện Helen - Hermann, cùng ngươi người đại diện James - Bernst cùng nhau tưởng ra đến dở chủ ý.”

“Nếu là dở chủ ý,” Keira - Knightley thanh âm phóng thấp,“Ngươi như thế nào không cự tuyệt?”

Matthew xem đều không xem nàng, nói,“Ngươi vì sao không cự tuyệt.”

“Ta......” Keira - Knightley dừng một chút, nói,“Đây chính là tuyên truyền hâm nóng nha, cũng không phải đến thật, nếu đối với ta có chỗ tốt, vì cái gì muốn cự tuyệt.”

Matthew nhún vai,“Cho nên a, ta cũng không có cự tuyệt.”

Keira - Knightley quyệt chu miệng,“Ta nhắc nhở ngươi a, ta với ngươi cái gì quan hệ cũng không có.”

“Ngươi nói như vậy rất để người thương tâm .” Matthew quay đầu nhìn Keira - Knightley,“Ta vẫn đã cho rằng chúng ta là bằng hữu đâu.”

Đạo diễn Gore - Verbinski lúc này tiếp đón diễn viên nói hí, Keira - Knightley dẫn đầu hướng bên kia đi, Matthew theo ở phía sau, cũng đi qua.

Kết cục vai diễn, cơ bản đều là động tác hí, đây là Matthew am hiểu loại hình, quay chụp lên đến tương đối thoải mái, lại không như thế nào thuận lợi, dựa theo trong kịch bản thiết lập, Will - Turner lúc này vừa phải cùng hải tặc cận chiến, còn muốn bảo hộ Elizabeth - Swan.

Matthew bên cạnh nhiều Keira - Knightley này tương du bình, bao giờ cũng là trạng huống liên tiếp ra, trong sơn động vai diễn, ước chừng quay chụp tiếp cận mười ngày.

Theo sau, kịch tổ chuyển dời đến số bốn studio, quay chụp kẻ chặn lại hào đại chiến Hắc Trân Châu hào vai diễn, mãi cho đến tháng mười hai, toàn bộ [ Cướp biển vùng Caribbean ] quay chụp công tác mới tiếp cận hoàn thành.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 218: Tuyên Truyền Kế Hoạch

“Hải tặc ! Elizabeth đâu?”

Một chiếc chỉ có boong tàu đạo cụ trên thuyền, Matthew cầm trong tay lợi kiếm, xông về phía Barbossa, một chọn đại chùy cùng một cái khác xách rìu hải tặc, thoát ra đến muốn ngăn lại hắn, chùy tử cùng rìu cũng đập lại đây.

Matthew cước bộ linh động, xoay người né tránh đến một bên, trong tay lợi kiếm như thiểm điện đâm ra, vung đại chùy hải tặc lập tức che ngực ngã xuống đất, tiếp Matthew hướng bên trái bước ra một bước, lợi kiếm từ xách rìu hải tặc cổ họng bộ vị vạch qua, hải tặc đầu gục xuống dưới, bùm một tiếng ngã quỵ trên boong tàu.

Lại có hải tặc lại đây, nhưng này mấy thân kinh bách chiến hải tặc, tại Matthew trước mặt không chịu nổi một kích.

Trận này động tác hí, cũng là vì đột nhiên Will - Turner cường hãn vũ lực trị.

Trường quay bên ngoài, bởi cảnh này giao cho động tác chỉ đạo George - Lagoon chưởng kính, Gore - Verbinski cùng Jerry - Bruckheimer đứng ở chỗ này nói chuyện.

“Hắn thân thủ xuất sắc, đến hiện tại không có dùng qua kỹ năng đặc biệt thế thân.” Gore - Verbinski đối với Matthew khen không dứt miệng,“Jerry, ta cho rằng Matthew - Horner động tác hí, cùng điên điên khùng khùng thuyền trưởng, sẽ là phim lớn nhất bán điểm.”

Jerry - Bruckheimer vẫn đang nhìn chằm chằm trong trường quay,“Từ thử vai xác định diễn viên, ta liền không hoài nghi qua điểm này.”

Hắn sử dụng Johnny - Depp, là vì Depp có thể khiến Jack - Sparrow càng thêm điên cuồng; Lựa chọn Matthew - Horner, chính là nhìn trúng hắn nhanh nhẹn hữu lực thân thủ.

“Matthew văn hí đâu?” Jerry - Bruckheimer hỏi.

Gore - Verbinski nghĩ nghĩ, nói,“Vừa mới bắt đầu quay chụp thời điểm, chỉ là thực bình thường tiêu chuẩn, quay chụp ng số lần tương đối nhiều, bất quá từ biển Caribbean địa khu trở về, cũng dần dần tìm đến cảm giác.”

Jerry - Bruckheimer khẽ gật đầu, hắn cũng nhìn một ít quay chụp màn ảnh, so với Black Hawk Down khi Huth trung sĩ, Matthew - Horner tại Will - Turner đắp nặn thượng, vẫn là có nhất định tiến bộ.

Đương nhiên, này cũng cùng phim chủ yếu lấy động tác hí đến đắp nặn Will - Turner này nhân vật có liên quan.

Đứng ở chỗ này, Jerry - Bruckheimer nhìn trường quay trung Matthew - Horner, lấy hắn hành nghề hơn hai mươi năm ánh mắt đến xem, này đến từ bang Texas trẻ tuổi diễn viên, đã triển lộ ra đầy đủ tiềm chất, vô cùng có khả năng trở thành rất được hoan nghênh ngôi sao, hắn ngoại hình, khí chất, chuyên nghiệp, thái độ cùng trọng yếu người đại diện nhân tố, đều có thể nói ưu tú.

“Chỉ cần không gặp đến thảm bại đại chế tác phim......” Jerry - Bruckheimer trong lòng hạ định luận,“Matthew - Horner tương lai khẳng định tại Ben Affleck cùng Josh - Hartnett bên trên.”

Ben Affleck cùng Josh - Hartnett đều là cùng hắn từng có hợp tác trẻ tuổi diễn viên, này hai người kỹ xảo biểu diễn tiêu chuẩn cùng Matthew - Horner tương đương, mặt khác phương diện......

Jerry - Bruckheimer lắc lắc đầu, mặt khác phương diện Matthew - Horner tựa hồ càng có ưu thế.

Có xuất chúng thân thủ, cường tráng tuấn dật ngoại hình cùng một ngụm tương đương không sai giọng Anh quốc, có phải hay không có thể đem Matthew - Horner đặt ở Arthur vương hậu tuyển nhân trên vị trí?

Như vậy một diễn viên biểu diễn Arthur vương mà nói, kịch tổ khẳng định sẽ thiếu rất nhiều phiền toái, hơn nữa [ Cướp biển vùng Caribbean ] chỉ cần thành công, Matthew - Horner khẳng định sẽ đạt được cự đại nhân khí, đến lúc đó còn có thể kéo dài đến tân hạng mục bên trên.

Tuy rằng ai cũng không thể xác định một bộ phim thật sẽ đại bán, nhưng Jerry - Bruckheimer đối với chính mình sản xuất điện ảnh phi thường có tin tưởng.

Còn có một cái khác hạng mục, cũng cần cường hãn nam chính, Jerry - Bruckheimer lại nhìn về trường quay, không khỏi lắc đầu, hắn không có khả năng tại cơ hồ đồng thời đẩy vào hai đại hạng mục bên trên, sử dụng cùng một người làm nam chính.

Bất quá, có vẻ một Mĩ quốc diễn viên biểu diễn Mĩ quốc nhân vật càng thêm thích hợp.

Jerry - Bruckheimer chỉ là bước đầu ngẫm lại, cũng không sốt ruột, vi tân hạng mục chọn lựa diễn viên sự tình, đợi đến [ Cướp biển vùng Caribbean ] phát hành sau cũng không muộn.

Trường quay trung, gián đoạn một lần quay chụp sau, Matthew lại cầm kiếm lên sân, chặt dưa thái rau như vậy giải quyết cuối cùng một tiểu lâu la, một nhanh chân vọt tới Barbossa trước mặt, hắn xuất kiếm tốc độ phi thường mau, Barbossa hải tặc loan đao vừa rút ra một nửa, liền bị hắn kiếm chống đỡ cổ họng.

“Elizabeth ở nơi nào?” Matthew lớn tiếng hỏi.

“Tạp !” Động tác chỉ đạo George - Lagoon kêu ngừng quay chụp,“Này một điều qua.”

Đây là kịch tổ cuối cùng một màn diễn, qua cũng liền ý nghĩa quay chụp tất cả đều kết thúc, Matthew thu hồi bội kiếm, giãn ra một chút thân thể, công tác áp lực tất cả đều bay đến lên chín tầng mây.

Liên tục mấy tháng quay chụp, dù cho với hắn mà nói, cũng có chuyển biến thành dày vò xu thế.

“Muốn uống nước sao?” Milla - vương lại đây tiếp được trong tay hắn đạo cụ bội kiếm.

“Không cần.” Matthew thanh kiếm sao giao cho Milla - vương, dặn dò nói,“Thu hảo thanh kiếm này, đây là của ta chiến lợi phẩm .”

Cùng Johnny - Depp hải tặc loan đao như vậy, kịch tổ phía trước liền quyết định quay chụp chấm dứt sau, đem Matthew sử dụng bội kiếm làm đưa tặng cho hắn vật kỷ niệm.

Matthew ra trường quay, đi hoá trang gian tẩy trang, sau còn có việc đang chờ hắn đâu.

“Chúng ta đi thôi.” Jerry - Bruckheimer trước tiếp đón Gore - Verbinski một tiếng, tiếp đối bên cạnh trợ lý nói,“Ngươi đi thông tri Matthew - Horner, khiến hắn tẩy trang xong trực tiếp đi của ta văn phòng.”

Hơn nửa giờ hậu, Matthew tẩy trang xong thay chính mình quần áo, đi tới Jerry - Bruckheimer văn phòng.

Trong văn phòng, nhân không tính thiếu, cơ bản đều là kịch tổ nhân vật trọng yếu, người sản xuất Jerry - Bruckheimer, đạo diễn Gore - Verbinski, tuyên truyền phương diện người phụ trách Anderson - Martinez, Disney tại kịch tổ liên lạc quan Berti - Smith.

Mặt khác, còn có hắn người đại diện Helen - Hermann, Keira - Knightley người đại diện James - Bernst.

Lại chính là làm đương sự hắn cùng Keira - Knightley .

Matthew nhanh chóng nhìn thoáng qua, ngồi ở Helen - Hermann cùng Keira - Knightley ở giữa không trên sô pha.

Tại hắn lại đây phía trước, những người này hiển nhiên từng có đủ nhiều trao đổi, bất quá Jerry - Bruckheimer vẫn là riêng đối với hắn nói,“Ta hoàn toàn đồng ý các ngươi kế hoạch, kịch tổ cùng Disney phương diện, cũng sẽ điều động chuyên gia phụ trách.”

Đây là Hollywood kịch tổ quen dùng tuyên truyền thủ đoạn, hơn nữa qua lại vô số kinh nghiệm chứng minh, đây cũng là hiệu quả rõ rệt tuyên truyền phương thức.

Rất rõ ràng, Matthew lại đây phía trước, bọn họ đã thương nghị không sai biệt lắm , Jerry - Bruckheimer nhìn nhìn đồng hồ, nói,“Ta hiện tại đi một chuyến Disney tổng bộ, còn thừa chi tiết vấn đề.” Hắn nhìn về phía Anderson - Martinez,“Anderson, tùy ngươi phụ trách câu thông.”

Làm nắm toàn bộ đại cục người sản xuất, hắn chỉ cần chưởng khống đại phương hướng là có thể , vụn vặt sự vụ tự nhiên là giao cho thủ hạ phụ trách.

Jerry - Bruckheimer rời khỏi sau, đạo diễn Gore - Verbinski cũng cùng đi, hắn chỉ là phụ trách quay chụp đạo diễn, không tưởng dính líu vào loại sự tình này vụ trong.

Trong văn phòng, Anderson - Martinez mở miệng nói,“Phía dưới chúng ta đến nói nói chi tiết cùng chú ý hạng mục công việc.”

Matthew nhìn Keira - Knightley liếc nhìn, Keira - Knightley ngồi tựa ở trên sô pha, một bộ thần du thiên ngoại bộ dáng.

“Matthew cùng Keira hôm nay đều là có nhất định danh khí cùng lực ảnh hưởng ngôi sao diễn viên.” Anderson - Martinez tiếp tục nói,“Chuyện này chỉ cần vận tác thích đáng, hoàn toàn có thể cùng phim thực hiện 1+1+1 lớn hơn 3 hiệu quả !”

Đây là hiện rõ ràng , bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy Hollywood kịch tổ sử dụng phương thức này làm tuyên truyền thủ đoạn .

Matthew cùng Keira - Knightley như vậy, thủy chung không có mở miệng, Helen - Hermann cùng James - Bernst cũng không có nói chuyện.

Anderson - Martinez còn nói thêm,“Đầu tiên là thời gian tiết điểm, xét thấy Keira tuổi, chúng ta quyết định tại sang năm ngươi mười tám tuổi sinh nhật sau, chọn lựa một thích hợp thời cơ, lại đẩy vào này kế hoạch.”

James - Bernst nhìn Keira - Knightley liếc nhìn, nói,“Có thể.”

Helen - Hermann trực tiếp trả lời,“Chúng ta không có ý kiến.”

Tuy rằng bình thường luyến ái, nữ phương chỉ cần qua mười sáu tuổi liền sẽ không có vấn đề lớn, nhưng mười tám tuổi sau, không thể nghi ngờ càng thêm thích hợp, cũng không ai có thể lại gây chuyện.

Kịch tổ ở phương diện này suy xét thực chu toàn.

Trừ phương diện này, Matthew phỏng đoán, cũng cùng muốn phối hợp phim phát hành thời gian có liên quan, quá sớm sáng tỏ mà nói, tuyên truyền hiệu quả không thể nghi ngờ muốn đánh chiết khấu.

“Phía trước Bắc Mĩ có truyền thông hâm nóng qua Matthew cùng Keira chuyện xấu, này đối với chúng ta kế hoạch cũng có ưu việt, đến lúc đó cũng sẽ không có vẻ đặc biệt cố ý cùng đột nhiên.” Anderson - Martinez hiển nhiên có điều suy xét,“Các ngươi này hai phương diện, đều không muốn làm bất cứ đáp lại.”

Helen - Hermann nói,“Chúng ta cũng là làm như vậy .”

Anderson - Martinez nhẹ nhàng gật đầu, trước nhìn nhìn Matthew, lại nhìn nhìn Keira - Knightley, nói,“Matthew, Keira, tương lai mấy tháng, là các ngươi không song kỳ, nếu có khúc mắc không rõ quan hệ, thỉnh mau chóng xử lý, bằng không đến lúc đó sáng tỏ, chúng ta liền không là tại làm tuyên truyền, mà là chế tạo gièm pha .”

Matthew dẫn đầu nói,“Ta hiện tại là độc thân.”

Keira - Knightley không nói gì, chỉ là gật gật đầu.

“Kia hảo ! kế tiếp ta sẽ chế định một chi tiết kế hoạch, sẽ đúng lúc cùng các ngươi người đại diện câu thông.”

Theo sau, Anderson - Martinez lại nói một ít chú ý hạng mục công việc, trọng điểm cường điệu là Matthew cùng Keira - Knightley phối hợp vấn đề, cùng với ngàn vạn không cần nháo ra bên thứ ba chen chân linh tinh cẩu huyết gièm pha.

“Ta đề nghị......” Anderson - Martinez cuối cùng nói,“Các ngươi song phương tốt nhất định ra một phần hiệp nghị, để tránh sinh ra không cần thiết tranh cãi.”

Phương diện này, Helen - Hermann cùng James - Bernst sớm đã có suy xét, đây cũng là vi song phương phụ trách.

“Matthew, Keira, các ngươi còn có muốn nói sao?” Anderson - Martinez gặp Matthew cùng Keira - Knightley lắc đầu, lại hỏi bên cạnh Disney liên lạc quan,“Berti, ngươi đâu?”

Berti - Smith đồng dạng lắc đầu,“Ta không có.”

“Ta đây liền nói đến nơi đây, hậu tục có chuyện ta sẽ cùng các ngươi liên hệ.”

Anderson - Martinez cùng Berti - Smith rất nhanh rời đi, Helen - Hermann cùng James - Bernst lại thương nghị chừng hơn một giờ, lúc này mới cùng nhau rời đi trường quay.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 219: Âm Mưu Cùng Tự Ti

Quay chụp sau khi kết thúc ngày thứ ba, Matthew cùng Keira - Knightley tại kịch tổ cùng luật sư chứng kiến dưới, ký kết một phần tương quan hiệp ước, như vậy đem một ít điều khoản rơi xuống trên mặt giấy, đối song phương đều sẽ hình thành minh xác ước thúc.

Hiệp ước nhất chủ yếu nội dung, chính là từ ký tên bắt đầu, vô luận là Matthew, vẫn là Keira - Knightley, đều không thể lấy lại cùng người khác ước hội, thẳng đến này đoạn dùng cho tuyên truyền giả luyến tình kết thúc mới thôi.

Về phần lúc nào chính thức công khai, lúc nào kết thúc, muốn xem cụ thể tình huống.

Này phân hiệp ước đề cập đến rất nhiều nội dung, bao gồm công khai phương thức, mỗi tuần thấp nhất công khai ước hội số lần đợi đã (vân vân), nhiều vô số chừng vài chục hạng.

Mặt khác, nếu trong lúc này, có một phương tuôn ra xuất quỹ gièm pha, liên lụy đến một phương khác, hoặc là có một phương tiết lộ lần này kế hoạch chân thật nội dung, sẽ tự động sinh ra cao tới ba trăm vạn dollar tiền bồi thường vi phạm hợp đồng.

Matthew đối với này không có quá nhiều dị nghị, vì càng lớn danh khí, đừng nói lừa gạt , chính là khiến hắn cùng Keira - Knightley bỡn quá hoá thật đều không là vấn đề.

Hiệp ước trung đương nhiên không có quy định Matthew cùng Keira - Knightley cụ thể muốn tới nào một bước, chỉ là ghi chú rõ một đại khái quá trình, từ chuyện xấu hâm nóng đến công khai luyến ái, từ ở chung lại đến chia tay, đều phải dựa theo kế hoạch đi, bọn họ hai chấp hành nhân không thể tùy ý làm bậy.

Nếu hai người xem hợp mắt thật làm cùng một chỗ, cũng không có người sẽ quản loại sự tình này.

Hollywood loại này dùng cho tuyên truyền marketing luyến tình, cuối cùng biến thành chân chính tình lữ , cũng không ở số ít.

Bất quá đại bộ phận đều là phim tuyên truyền trung đột nhiên tuôn ra nhân hí sinh tình, sau đó tại công khai trường hợp các loại show ân ái bác nhãn cầu, đẳng phim nhiệt độ qua đi sau, mọi người hòa bình “Chia tay”.

Nếu cẩn thận thống kê một chút, Hollywood như vậy “Tình lữ” Thật sự rất nhiều.

“Không nghĩ tới ta sẽ tại như vậy hoang đường một phần hiệp ước bên trên ký tên.”

Thiên Sứ trù tính công ty trong phòng hội nghị, Keira - Knightley đem ký hoàn tự hiệp ước giao cho người đại diện James - Bernst, đối Matthew nói,“Dứt khoát hoang đường đến cực điểm !”

Matthew đem chính mình kia phân hiệp ước đưa cho Helen - Hermann, nói,“Hoang đường nhân tại hoang đường trong giới dốc sức làm, sau đó làm ra hoang đường sự, không phải rất bình thường sao?”

Keira - Knightley cắn môi nói,“Ta có điểm hối hận .”

Matthew hơi hơi nhún vai,“Ngươi chẳng lẽ không tưởng càng có danh?”

Keira - Knightley trầm mặc, nếu không phải nhìn thấy chuyện này có thể mang đến nhất định độ hấp thụ ánh sáng, nàng như thế nào sẽ đồng ý.

“Cho nên, Keira......” Matthew rất trực tiếp nói,“Chúng ta đều là rất hoang đường nhân a.”

Helen - Hermann cùng James - Bernst đi trên lầu văn phòng, Anderson - Martinez theo sau sẽ lại đây.

Matthew tiếp đón Keira - Knightley,“Ta mang ngươi chuyển chuyển?”

“Một nhà trù tính công ty.” Keira - Knightley hừ giọng mũi nói,“Có cái gì hảo xem .”

Tuy rằng nói nói như vậy, nhưng nàng vẫn là cùng Matthew, tại Thiên Sứ trù tính công ty ba tầng Tiểu Lâu bên trong chuyển nhìn nhìn, cơ hồ từng cái gặp được Matthew nhân, đều sẽ nhiệt tình cùng hai người chào hỏi.

Trở lại phòng họp ở tầng một, Matthew mang theo Keira - Knightley đi đến tầng một đại sảnh, Keira - Knightley vừa đi vừa nói chuyện,“Nhìn không ra, ngươi nhân duyên rất tốt a.”

“Còn chắp vá đi.” Matthew trọng điểm cường điệu nói,“Ta là công ty này đệ nhất hộ khách.”

Keira - Knightley gật gật đầu,“Ta hiểu được.”

Hai người tiếp cận công ty cửa chính cửa, cửa thủy tinh môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, một để màu đen tóc dài nữ hài đẩy cửa tiến vào, kia đối phi thường đặc biệt màu lam ánh mắt, vừa lúc rơi xuống Matthew trên người, sau đó đi tới.

Keira - Knightley nhìn tóc đen nữ hài, này tóc đen nữ hài cùng nàng không sai biệt lắm như vậy cao, trên mặt anh nhi phì nhìn qua có vẻ có chút ngây ngô, nhưng kia bộ ngực...... Không khỏi quá mức khoa trương .

“Ngươi hảo, Matthew.” Tóc đen nữ hài chủ động cùng Matthew chào hỏi.

Matthew cười đáp lại,“Ngươi hảo, Alexandra - Daddario tiểu thư.”

Alexandra - Daddario khách khí nói,“Ngươi bảo ta Anna đi.” Nàng tiếp còn nói thêm,“Matthew, cám ơn ngươi giúp ta tranh thủ đến một nhân vật.”

“A, không khách khí.” Matthew vẫn là duy trì khéo léo tươi cười,“Cũng không phải đại sự.”

Này cũng xác thật không phải đại sự, chính là đánh một cuộc điện thoại mà thôi.

Alexandra - Daddario lại lễ phép cùng Matthew nói hai câu, sau đó cáo từ đi tầng hai.

“Ngươi giúp nàng lấy qua nhân vật?” Keira - Knightley hảo kỳ hỏi.

Matthew căn bản không coi trọng,“Liền một so người qua đường tốt hơn một chút điểm tiểu nhân vật.”

Nói tới đây, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, Alexandra - Daddario biểu diễn nhân vật là mới trước đây Selene, biểu diễn sau khi thành niên Selene diễn viên là Kate - Beckinsale, nữ chính ngực theo tuổi càng lớn càng nhỏ ?

Đây là một vấn đề a.

Bất quá, loại sự tình này nên bận tâm là phim đạo diễn, không phải hắn.

“Ngươi bang nhân lấy nhân vật, vẫn là như vậy một nữ hài......” Keira - Knightley nghiêng đầu nhìn hắn,“Nói đi, Matthew, ngươi hay không là có âm mưu?”

Matthew lấy lại tinh thần, trong lúc nhất thời không minh bạch nàng ý tứ, hỏi,“Âm mưu? Cái gì âm mưu a?”

Keira - Knightley chỉ chỉ thang lầu bên kia,“Vừa cái kia nữ diễn viên.”

“Ngươi......” Matthew thò ngón tay điểm điểm nàng,“Ta có ngươi tưởng tượng như vậy không chịu nổi sao?”

“Ngươi cho rằng đâu?” Keira - Knightley quyệt chu miệng,“Ngươi cho rằng ngươi là người tốt sao?”

Matthew quay đầu nhìn Keira - Knightley, nói,“Ta hiểu được ! ngươi đây là tại tự ti !”

“Ta tự ti?” Keira - Knightley nghi hoặc,“Ta vì cái gì muốn tự ti a?”

Matthew học Keira - Knightley vừa rồi bộ dáng, chỉ chỉ thang lầu bên kia,“Ngươi xem đến Alexandra - Daddario, sau đó tự ti .”

Keira - Knightley vẫn là không rõ Matthew ý tứ,“Cùng nàng có cái gì quan hệ?”

“Alexandra - Daddario mới mười sáu tuổi.” Matthew ánh mắt dời xuống, dừng ở Keira - Knightley nhất mã bình xuyên mặt trên,“Ngươi xem nàng phát dục như vậy hảo, chẳng lẽ không tự ti sao?”

Lời này vừa ra, không thể nghi ngờ đem Keira - Knightley đánh ra mười vạn điểm bạo kích thương hại, Keira - Knightley trừng lớn ánh mắt, đề cao thanh âm, cắn môi, nói,“Matthew - Horner !”

“Hảo, hảo.” Matthew nâng tay làm ép xuống thủ thế,“Chỉ đùa một chút.”

Keira - Knightley hừ một tiếng.

Hai người không phải lần đầu tiên ở phương diện này đối chọi gay gắt , Matthew nói vài câu lời hay sau, Keira - Knightley rất nhanh lại cười lên.

Matthew cùng Keira - Knightley ở phía trước đài trong đại sảnh hàn huyên một hồi, Helen - Hermann cùng James - Bernst đi tới, Matthew cùng Helen - Hermann cùng nhau đem Keira - Knightley cùng James - Bernst đưa ra Thiên Sứ trù tính công ty.

“Anderson - Martinez đâu?” Trở lại trong đại sảnh, Matthew hỏi.

Helen - Hermann chỉ chỉ bên ngoài,“Đến một chuyến, tiếp đi.” Nàng ngược lại hỏi,“Ngươi cùng Keira - Knightley quan hệ rất tốt? Các ngươi sẽ không đến thật đi?”

Matthew nhìn Helen - Hermann, chăm chú nói,“Ngươi đang nói đùa sao?” Hắn nghĩ nghĩ, nói,“Ta chỉ là cảm giác nàng tính cách tương đối ngay thẳng, so này trong giới rất nhiều người muốn đơn giản một điểm.”

So với Rachel - McAdams, Keira - Knightley dứt khoát chính là thiên chân nữ hài, nhưng hắn cũng biết, người đều là sẽ biến , vừa nhận thức Rachel - McAdams thời điểm, nàng như vậy cũng là có chút thiên chân nữ hài.

Từ phương diện này đến nói, Hollywood tuyệt đối là một chảo nhuộm lớn.

Helen - Hermann lại hỏi,“Ngươi cùng Britney không có liên hệ đi?”

“Yên tâm.” Matthew minh bạch nàng khả năng có băn khoăn,“Giữa ta cùng nàng đã là quá khứ thức , sẽ không lại có phiền toái.”

“Như vậy tốt nhất.” Helen - Hermann dặn dò nói,“Loại sự tình này rất hoang đường, lại không phải nói đùa. Matthew, ngươi muốn chăm chú một điểm, đừng không coi trọng, nếu ngươi làm bừa, thật sẽ ảnh hưởng đến ngươi tiền đồ.”

Nàng nghiêm túc chuyên chú nói,“Gần nhất thu liễm một ít, đặc biệt là nữ nhân phương diện.”

“Ta gần nhất làm cái gì ?” Matthew không khỏi gãi gãi đầu.

Hắn cùng Rachel - McAdams lần đó, đã qua đi rất lâu , có vẻ chưa từng có truyền thông chú ý qua.

Helen - Hermann nhắc nhở,“Có tiểu báo chí phát qua ngươi cùng Charlize - Theron say rượu sau cùng nhau rời đi hắc Mamba tửu ba ảnh chụp.”

“Việc này a......” Matthew cũng từng nhìn đến này phân báo chí, khoát tay, nói,“Cẩu tử là cố ý chỉ chụp ta cùng Theron, lúc ấy cùng nhau đi ra tửu ba còn có Johnny - Depp cùng Keanu - Reeves, đêm đó ta hẹn Depp cùng nhau uống rượu, vừa lúc gặp được Charlize - Theron cùng Keanu - Reeves hai, liền uống nhiều mấy chén.”

Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu,“Kế hoạch đã xác định, ngươi vẫn là thu liễm một điểm.”

Thực ra nàng rất rõ ràng, Matthew sau lưng tâm tư rất nhiều, chỉ là sự nghiệp thành công, đối với hắn lực hấp dẫn càng lớn.

“Ngươi yên tâm hảo.” Matthew thuận miệng nói,“Ta lúc nào làm qua chuyện ngu xuẩn?”

Hắn chủ động đổi đề tài,“Jerry - Bruckheimer hai tân hạng mục có tin tức sao?”

Helen - Hermann lắc đầu,“Về USA độc lập cái kia, không có càng nhiều tin tức, ta chỉ lý giải đến, hai biên kịch từ Washington đặc khu trở về, liền trốn ở phòng công tác bên trong bận rộn, trừ chính bọn họ, không ai biết bọn họ viết là cái gì.”

Matthew cũng không nhớ lại cùng Mĩ quốc độc lập có liên quan đứng đầu điện ảnh, hỏi,“Một cái khác hạng mục đâu.”

“Này cơ bản xác định .” Helen - Hermann chi tiết nói,“Nghe nói hạng mục liền bị mệnh danh là [ Arthur vương ], đầu tư đại khái tại 1 ức 5000 vạn dollar tả hữu.”

“Chúng ta muốn tranh đoạt này bộ phim nam chính sao?” Matthew cảm giác này hạng mục tựa hồ không quá đáng tin.

Từng xem qua kia vài cái gì vương cái gì đại đế linh tinh phim, căn bản là không lưu lại bao nhiêu ấn tượng, từ phương diện này đến nói, phim hẳn là khuyết thiếu hắn loại này dung tục người xem hoan nghênh trường hợp.

Nếu có lựa chọn khác, này vẫn là phóng tới một bên hảo, chung quy Jerry - Bruckheimer còn có một đại hạng mục.

“Không, nhân vật này đối với ngươi mà nói có vấn đề.”

Khiến Matthew không nghĩ tới là, Helen - Hermann thế nhưng lắc đầu ,“Ta trong khoảng thời gian này suy xét một phen, chúng ta tốt nhất không cần tranh đoạt này nam chính.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 220: Chém Giết Kịch Liệt

Helen - Hermann mà nói, xác thật khiến Matthew có chút ngoài ý muốn,1 ức 5000 vạn dollar tả hữu siêu cấp đại chế tác cùng Jerry - Bruckheimer tên tuổi đặt ở nơi này, vô luận đối với diễn viên vẫn là đối với diễn viên sau lưng người đại diện, đều có cự đại lực hấp dẫn, đặc biệt là giống bọn họ loại này xác định đi thương nghiệp lộ tuyến vi chủ .

Chung quy cùng hắn mơ hồ đối chút siêu cấp đại khanh có điểm ấn tượng bất đồng, Helen - Hermann không có khả năng có loại này Tiên Tri trước sớm giác ngộ ưu thế.

“Vì sao a?” Matthew hảo kỳ hỏi.

Helen - Hermann nói thẳng,“Từ [ xác ướp trở về ] bắt đầu, ngươi đã liên tục biểu diễn ba bộ cổ trang động tác đề tài phim, chân chính cho người lưu lại ấn tượng , cũng là cổ trang loại hình nhân vật, nếu trong khoảng thời gian ngắn tiếp tục biểu diễn loại này đề tài, ngươi sẽ bị hoàn toàn hạn chế tại đây một tương đối nhỏ hẹp phân loại trong, hí lộ sẽ nhanh chóng trở nên chật hẹp.”

Nàng tạm dừng một chút, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, rất nhanh còn nói thêm,“Động tác phim là một không gian phi thường lớn đề tài loại hình, cổ trang động tác tương đối hữu hạn, của ngươi ưu thế tại động tác, lại không nhất định là cổ trang động tác, chúng ta muốn là càng thêm rộng lớn phát triển không gian, mà không phải lộ càng chạy càng chật, thậm chí cuối cùng không đường có thể đi.”

“Cũng không phải nói về sau không thể tái xuất diễn cùng loại đề tài cùng nhân vật.” Helen - Hermann rất có kiên nhẫn giải thích,“Tương lai hai đến ba bộ phim, tốt nhất không cần lại là cổ trang đề tài, chờ thêm thượng vài năm, Vua Bọ Cạp như vậy nhân vật dần dần nhạt, lại tiếp phản đối ảnh hưởng liền nhỏ.”

Matthew gật gật đầu, Helen - Hermann nói rất có đạo lý, động tác loại hình điện ảnh có rất nhiều, Sử Thi phim hành động, khoa học viễn tưởng phim hành động, kỳ huyễn phim hành động, mạo hiểm phim hành động, cảnh phỉ phim hành động, này mấy đều thích hợp hắn phát triển lộ tuyến, mà không phải hạn định tại chỉ một trên một hạng.

Qua thượng bốn năm năm, trừ tiểu thợ rèn, phỏng chừng người xem cũng liền quên mất Vua Bọ Cạp , khi đó lại có thích hợp hạng mục, kế tiếp cũng liền không quan trọng .

Huống hồ, hắn nội tâm bên trong xác thật đối [ Arthur vương ] có rất lớn lo lắng cùng nghi ngờ.

“Ta cảm giác ngươi nói đúng.” Matthew một bộ thập phần nghe lời bộ dáng,“Phương diện này ta nghe ngươi.”

Helen - Hermann hơi mang ngạc nhiên nhìn Matthew liếc nhìn, tựa hồ không nghĩ tới đáp ứng như vậy thống khoái, nàng còn chuẩn bị không thiếu lý do thoái thác đến thuyết phục hắn.

Theo Matthew danh khí biến lớn, dần dần trở thành ngôi sao cấp diễn viên, nàng đối đãi Matthew phương thức cũng tại phát sinh biến hóa, không có khả năng lại như sớm nhất như vậy, đơn giản thô bạo dùng như mệnh lệnh khẩu khí.

Matthew nhìn nhìn thời gian, nói,“Còn có việc sao? Không có việc gì mà nói ta đi.”

“Gặp được phóng viên phỏng vấn mà nói......” Helen - Hermann nhắc nhở nói,“Nói thêm [ Cướp biển vùng Caribbean ].”

“Ta biết.”

Liền trước mắt đến nói, Walt Disney đối [ Cướp biển vùng Caribbean ] tuyên truyền cường độ không tính đặc biệt đại, trừ thường thường nhắc nhở ngoại giới, đây là căn cứ Disney nhạc viên tương quan vui chơi hạng mục cải biên phim, không có thả ra đầy đủ kình bạo tin tức.

Matthew phỏng đoán, đây là Disney tương đối tự tin, Disney nhạc viên trong tương quan du lãm hạng mục, cũng phi thường có danh, tại thanh thiếu niên trung kêu gọi lực đầy đủ cường đại.

[ Cướp biển vùng Caribbean ] tuy rằng là Disney ảnh nghiệp sản xuất đệ nhất bộ phận cấp vượt qua pg cấp bậc phim -- Walt Disney kì hạ đại xích độ phim, phần lớn đều do Touchstone Pictures phụ trách, Disney ảnh nghiệp chỉ điểm trẻ sơ sinh đồng phiến -- cơ bản xác định sẽ là pg-13 cấp, nhưng từ trên bản chất đến nói, như cũ là một bộ nhi đồng điện ảnh.

Đương nhiên, như vậy nhi đồng điện ảnh cũng không thuần túy, đồng dạng áp dụng vào rất nhiều trưởng thành người xem.

Mặt khác, Disney ảnh nghiệp cũng thả ra phim nhân vật chính áp phích.

Đây cũng là Helen - Hermann cùng James - Bernst tranh đoạt trọng điểm, nguyên bản tại Johnny - Depp cường thế người đại diện áp lực dưới, áp phích thiết kế lấy đột xuất Jack - Sparrow thuyền trưởng làm chủ, hắn ở áp phích chính trung ương, Will - Turner cùng Elizabeth - Swan tại hắn phía dưới, chỉ có thể lộ ra bên cạnh.

Nếu thật muốn như vậy thiết kế mà nói, áp phích đối với Matthew cùng Keira - Knightley cá nhân tuyên truyền không thể nghi ngờ muốn đánh chiết khấu, Helen - Hermann cùng James - Bernst liên hợp tìm tới kịch tổ, yêu cầu sửa đổi áp phích, lại lọt vào Johnny - Depp người đại diện cường lực phản đối.

Cứ việc Matthew, Johnny - Depp cùng Keira - Knightley này tam đại chủ yếu quan hệ phi thường hòa hợp, ba người người đại diện lại chém giết kịch liệt, chỉ là chủ áp phích thiết kế, liền tranh chấp tiếp cận một tuần thời gian, cuối cùng tại Jerry - Bruckheimer can thiệp dưới, mới đạt thành nhất trí.

Xác thực điểm đến nói, khắp nơi đều có sở thỏa hiệp.

Tân thiết kế áp phích trung, Jack - Sparrow thuyền trưởng hướng lên trên di động, một mình chiếm cứ áp phích bên trên nửa bên trung ương khu vực, Will - Turner cùng Elizabeth - Swan hai nhân vật đi đến tiếp cận trung ương, do phía trước bên cạnh sửa đổi vi ngay mặt, cùng nhau chia sẻ còn thừa áp phích vị trí.

Mặt khác, áp phích bên trên diễn viên danh tự, Johnny - Depp không lại viết ra từng điều, mà là cùng Matthew cùng Keira - Knightley cùng tại một hàng, bất quá Johnny - Depp xếp hạng tại đệ nhất vị, Matthew vị thứ hai, Keira - Knightley vị thứ ba......

Này cũng cùng ba người già vị, kêu gọi lực cùng giới tính tương xứng.

Làm già vị khác biệt không lớn hai danh diễn viên, Keira - Knightley không có khả năng xếp đến nam diễn viên phía trước mặt.

Bởi kế tiếp tuyên truyền kế hoạch yêu cầu Matthew cùng Keira - Knightley nhất định phải có một đoạn không song kỳ, Matthew tạm thời đem an lòng xuống dưới, không lại suy nghĩ tỷ như Rachel - McAdams linh tinh loạn thất không tao sự tình, hơn nữa Rachel - McAdams mười hai tháng sơ liền theo kịch tổ đi Bulgary, nàng cũng không phải bạn gái, hắn không có khả năng đánh bay chạy xa như vậy đi hội một lâm thời ***.

Về phần [ Cướp biển vùng Caribbean ] tuyên truyền, hắn dựa theo kịch tổ kế hoạch đi liền hảo.

Mặt sau vài ngày, Matthew tại [ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ cuối cùng một bút thù lao đến trướng , hai lần trước kịch tổ các thanh toán 60 vạn dollar, một lần này trừ còn thừa 80 vạn dollar bên ngoài, còn có kia 30 vạn dollar bồi thường kim.

Cứ như vậy, hắn từ [ Cướp biển vùng Caribbean ] một hạng mục trung, thu hoạch 230 vạn dollar, chẳng sợ bào trừ Helen - Hermann 8% tiền thuê, như cũ có 200 vạn dollar trở lên.

Hắn lại bắt đầu suy xét, có phải hay không lấy này bút tiền mua một đống chân chính thuộc về chính mình bất động sản, trước mắt thuê trụ này đống độc lập phòng ốc cũng không sai, đầy đủ im lặng, tư mật tính cũng rất tốt.

Matthew dứt khoát khiến bất động sản người đại diện đi liên hệ chủ nhà, chủ nhà xa tại Âu Châu, không có lập tức hồi phục.

Phòng ở phương diện không nóng nảy, có thể đợi một đoạn thời gian, hắn tạm thời phóng tới một bên, liên hệ tạo hình sư, đi một nhà trang phục thuê công ty chọn lựa thích hợp quần áo, chuẩn bị đi tham gia [ ma giới 2: Song tháp kì binh ] Bắc Mĩ lần đầu thức.

Matthew là bị Orlando - Bloom đề cử cấp kịch tổ , sau đó tiếp đến chính thức lần đầu mời.

Bởi [ ma giới hiện thân ] cự đại thành công,[ ma giới 2: Song tháp kì binh ] có thể nói là cuối năm kỳ nghỉ tối thụ chú ý phim, nổi bật thậm chí phủ qua [ Harry Potter cùng mật thất ].

[ ma giới 2: Song tháp kì binh ] lần đầu ngày đó, truyền thông, fan sách cùng fan điện ảnh hội tụ nhất đường, quy cách, nhân số cùng nhiệt độ đều xa xa vượt qua phía trước [ ma giới hiện thân ], Orlando - Bloom càng là bị thụ chú ý tiêu điểm.

Matthew nghe hắn đề cập qua, bởi [ ma giới hiện thân ] đại lấy được thành công, New Zealand đạo diễn Peter - Jackson lần nữa tuyến ảnh nghiệp lấy đến một bút to bổ chụp tài chính, có thể đối mặt sau hai bộ một ít cảnh tượng tiến hành bổ chụp, mà bổ chụp trọng điểm chính là Legolas, Peter - Jackson chuyên môn vi Orlando - Bloom quay chụp rất nhiều Legolas đùa giỡn soái phẫn khốc màn ảnh.

Có lẽ người bình thường làm Matthew như vậy đào hố để người khiêu sự, nhận Orlando - Bloom như thế nhiệt tình mời, đến trên thảm đỏ cọ ma giới cùng Legolas nhiệt độ, sẽ tâm lý áy náy, nhưng hắn loại này tâm hắc mặt dày nhân, khẳng định sẽ không sinh ra cùng loại cảm xúc, đến theo lý đương nhiên, thảm đỏ đi được tiêu sái tự nhiên.

Từ ban đầu tiến vào này giới, hắn chính là một đường đạp lên nhân trèo lên đến, nếu áy náy mà nói, cũng đừng tại Hollywood này chảo nhuộm lớn bên trong hỗn, trực tiếp về nhà hỗn ăn chờ chết hảo.

Cho nên, đi vào thảm đỏ phỏng vấn khu, cùng Orlando - Bloom đứng chung một chỗ, đối mặt phóng viên ống nói cùng màn ảnh khi, Matthew một bộ huynh đệ tình thâm.

“Đúng vậy, chúng ta là hảo bằng hữu !” Matthew đối mặt phóng viên vấn đề, sang sảng cười nói,“Ta tại Black Hawk Down kịch tổ nhận thức Orlando, chúng ta rất nhanh liền trở thành bằng hữu, ta tới tham gia lần đầu thức, chính là tiếp nhận Orlando mời, chuyên môn vi Legolas cố gắng trợ uy !”

Orlando - Bloom thò tay ôm Matthew bả vai, nói,“Chúng ta không chỉ là bằng hữu ! chúng ta vẫn là huynh đệ ! Matthew giúp qua ta rất nhiều lần, là một tràn ngập nhiệt tình nhân, cùng hắn ở chung lâu, ngươi sẽ không tự giác bị hắn hấp dẫn, cùng hắn trở thành bằng hữu.”

Có nhiếp ảnh phóng viên hô,“Matthew, Orlando, xem bên này !”

Matthew cùng Orlando vai kề vai, cùng nhau khoa tay múa chân thắng lợi thủ thế, mặc cho các phóng viên chụp ảnh.

Giờ khắc này, bọn họ thân mật thật giống như là huynh đệ như vậy.

Theo sau, hai người cùng nhau hướng đi rạp hát, Matthew vừa đi vừa hỏi,“[ Van Helsing ] có phải hay không quay chụp ?”

“Ân.” Orlando - Bloom nhẹ nhàng gật đầu,“Trước mắt tại quay chụp của ta vai diễn, nữ chính......”

Hắn lắc lắc đầu,“Nữ chính đi quay chụp một bộ khác phim , nam nữ nhân vật chính cùng nhau vai diễn, phải chờ tới sang năm tài năng quay chụp.”

“Kate - Beckinsale cái kia kịch tổ......” Matthew một bộ thành thật với nhau thái độ,“Mời qua ta đi đảm nhiệm nam chính, ta không muốn cho người đi đương vai phụ, cự tuyệt .”

Orlando - Bloom vào rạp hát đại môn, nói,“Kate - Beckinsale hiện tại sau lưng có người duy trì, không phải phía trước .”

Matthew gật đầu,“Ta cũng nghe nói.”

Tại Hollywood kịch tổ, giống như là Van Diesel như vậy, có thể kéo đến tuyệt bút tài chính nhân, đồng dạng là đại gia.

Tiến vào rạp hát, Matthew cùng Orlando - Bloom tách ra, ngồi ở tương đối tới gần khách quý vị trí, nhìn đi về phía trước bài Orlando - Bloom, không khỏi nhớ tới một vấn đề.

Đổi nhân vật chính [ Van Helsing ] còn sẽ ăn hành sao?

Hắn tự hỏi một hồi, phỏng chừng là một cái hố tỷ lệ như cũ phi thường lớn, chung quy Orlando - Bloom chỉ là nam chính, vừa không kiêm nhiệm người sản xuất, lại không thể đối kịch bản khoa tay múa chân, thay đổi khả năng tính quá nhỏ .

[ ma giới 2: Song tháp kì binh ] không có bất cứ ngoài ý muốn đạt được danh tiếng cùng box office song trọng phong thu, đến 2003 năm 3 tháng Oscar trao giải điển lễ tổ chức phía trước, này bộ phim Bắc Mĩ box office liền đột phá 3 ức dollar, Orlando - Bloom Legolas hồng đến phát tím, dựa theo Matthew tính toán, hắn đã vững vàng tiến vào Hollywood nhị tuyến.

2003 năm Oscar trao giải điển lễ vừa qua khỏi, ba tháng trung tuần thời điểm, Helen - Hermann có tin tức truyền lại đây, cùng hắn vẫn duy trì lương hảo quan hệ Sean - Daniel, mang theo hắn một người quen, tìm tới cửa.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 221: Phục Chế

Từ trong nhà đuổi tới Burbank Thiên Sứ trù tính công ty, Matthew chỉ dùng mười phút, hắn lên lầu hai, đẩy ra Helen - Hermann cửa phòng làm việc, đầu tiên nhìn thấy chính là dẫn qua hắn Sean - Daniel, tại Sean - Daniel bên cạnh đan nhân trên sô pha, còn ngồi một thấp bé trung niên nam nhân.

Người này đồng dạng quen thuộc, quay chụp Britney mv khi đạo diễn Zack Snyder.

Nhìn thấy Matthew tiến vào, Sean - Daniel cùng Zack Snyder đều đứng lên, Matthew nhanh chóng tiến lên hai bước, trước quen thuộc cùng Sean - Daniel nắm tay.

“Của ngươi tân phiến hoàn thành ?” Matthew đã quên kia bộ phim gọi cái gì .

“Chỉ còn dư một chút kết thúc công tác.” Sean - Daniel từ ban đầu, liền phi thường thưởng thức Matthew, đến hiện tại cũng không có biến qua, hắn vỗ vỗ Matthew cánh tay,“Tiểu tử ngươi, lập tức liền muốn phát đạt .”

Matthew cười nói,“Còn không phải của ngươi dẫn. Sean, nếu ngươi không chọn ta đi đương Vua Bọ Cạp, phỏng chừng ta còn tại McDonald hoặc là KFC trong phòng ăn làm công kiếm sinh hoạt phí đâu.”

Tuy rằng lần trước uyển cự Sean - Daniel, nhưng hắn vẫn là rất thừa này phân tình.

Huống hồ, nói chút lời hay, cùng một vị cùng Universal ảnh nghiệp có chặt chẽ hợp tác quan hệ nổi danh chế tác nhân làm tốt quan hệ, hữu ích vô hại.

Sean - Daniel cũng cười lên, quay đầu nhìn về phía Zack Snyder, nói,“Matthew, ta cho ngươi giới thiệu một vị đạo diễn.”

“Chúng ta nhận thức.” Matthew chủ động hướng Zack Snyder vươn ra tay phải,“Zach, chúng ta lại thấy mặt.”

Zack Snyder tại hắn trên tay phải nắm một chút,“Ngươi hảo, Matthew.”

Song phương hàn huyên qua đi, nhanh chóng tiến vào chính đề.

Helen - Hermann trước nói nói,“Sean đang chuẩn bị một tân hạng mục, tưởng tiếp tục cùng chúng ta hợp tác.”

Sean - Daniel dùng ánh mắt ý bảo dưới Zack Snyder, nói,“Ta đang tại kế hoạch tân phim, Zach hội đảm nhiệm đạo diễn, chúng ta tưởng mời ngươi đảm nhiệm nam chính.”

Matthew liếc mắt Helen - Hermann bên kia, Helen - Hermann không có nhắc nhở, không khỏi hỏi,“Sean, Zach, có thể biết được đây là một bộ cái gì phim sao?”

Zack Snyder đảm nhiệm đạo diễn phim, cho hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng , chính là hồng quần lót cùng [ Batman đại chiến siêu nhân ] .

Nhưng tính tính thời gian, giống như đều không đúng.

“Ngươi biết George -a- Romero [ Dawn of the Dead ] sao?” Sean - Daniel nhìn thấy Matthew gật đầu, rất trực tiếp nói,“Ta cùng Universal ảnh nghiệp từ bản quyền sở hữu phương tân Amsterdam giải trí công ty trong tay lấy đến [ Dawn of the Dead ] phục chế bản quyền, chuẩn bị phục chế này bộ phim.”

Hắn như vậy vừa nói, Matthew lập tức nghĩ tới, có vẻ xem qua này bộ phim, nhớ rõ lúc ấy ở trên mạng nhìn thấy George -a Romero chết bệnh tin tức, còn riêng tại tin tức phía dưới phát biểu qua kỷ niệm phúng viếng.

Mơ hồ nhớ rõ, George -a Romero mấy bộ kinh điển phim cương thi, sau này đều bị phục chế qua, bất quá cho hắn ấn tượng đều không là đặc biệt khắc sâu, hơn nữa hoạt tử nhân chi địa cùng Dawn of the Dead hắn cũng vẫn phân không rõ ràng.

Chẳng lẽ Zack Snyder là dựa vào phục chế phim cương thi đánh vào Hollywood giới điện ảnh?

Liền tại Matthew tự hỏi thời điểm, Sean - Daniel còn tại nói lên một ít chi tiết tình huống,“1978 năm [ Dawn of the Dead ] rõ ràng là bộ cult điện ảnh, là phim kinh dị mốc cây số, chúng ta sẽ không quay chụp một bộ cult điện ảnh, hơn nữa chúng ta đem ứng dụng đến lúc đó hạ lưu hành tiên tiến kỹ thuật.”

Matthew vừa tự hỏi biên nghe, còn chậm rãi gật đầu.

Helen - Hermann nghe được cũng phi thường nghiêm túc, Sean - Daniel cứ việc so ra kém Jerry - Bruckheimer, nhưng cũng là một danh phi thường xuất sắc người sản xuất cùng hạng mục khởi xướng nhân, lần trước nàng cự tuyệt Sean - Daniel, chỉ là bởi vì phim loại hình cùng Matthew phát triển lộ tuyến hoàn toàn không hợp, lần này Matthew lại đây phía trước, song phương đã từng có không thiếu trao đổi, Sean - Daniel công bố sẽ lấy Matthew làm nam chính, vây quanh hắn đặc điểm đến tạo ra kịch bản.

Tang thi phiến không phải Hollywood chủ lưu, nhưng có tương đối lớn thụ chúng, nàng lớn nhất băn khoăn vẫn là phim phục chế chất lượng.

Hollywood qua lại không phải không có phục chế qua phía trước kinh điển điện ảnh, nhìn chung mà nói thành công so thất bại thiếu.

Nhìn Sean - Daniel cùng Zack Snyder, Matthew chăm chú trình độ, không thua gì nghe Helen - Hermann nói lên Jack - Bruckheimer hạng mục.

“Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn thích loại hình này phiến, hơn nữa 1978 năm [ Dawn of the Dead ] là ta chung ái nhất , cứ việc đồng loại cương thi điện ảnh cũng không ít gặp, nhưng [ Dawn of the Dead ] thủy chung là tối xuất chúng một bộ, ta cảm thấy hiện tại loại hình này phiến không thể được đến ứng có chú ý.”

Sean - Daniel hiển nhiên rất có ý tưởng, ít nhất hắn trong lời để lộ ra loại này ý tứ,“Cương thi truyền thuyết có mấy ngàn năm lịch sử, bọn họ cơ hồ cùng quỷ hút máu như vậy, với ta mà nói, cương thi vẫn là hoàn mỹ phản diện nhân vật, bọn họ không sợ, không biết mệt mỏi, không chỗ không ở, bọn họ mục tiêu chỉ có một, đó chính là truy tung, giết chết cũng ăn luôn ngươi.”

Thẳng thắn giảng, Matthew sớm nhất xem qua loại này phim là George -a- Romero tác phẩm, nhưng ấn tượng khắc sâu nhất , lại là Resident Evil hệ liệt.

“Trước mắt ta triệu tập một biên kịch tiểu tổ biên soạn kịch bản, kịch bản kết cấu cùng thiết lập đã hoàn thành .” Sean - Daniel cười nhìn về phía Matthew,“Nguyên bản chúng ta trưng cầu George -a- Romero đối với kịch bản ý kiến, hắn ý tưởng là thiết lập một nữ tính nhân vật, tiếp tục lấy thương trường làm chủ yếu cố sự nơi......”

Hắn lắc lắc đầu,“Ta cùng Universal ảnh nghiệp đối với này những có nghi ngờ, nữ tính làm tuyệt đối nhân vật chính phim, sẽ nhận đến khá nhiều nam tính người xem bài xích, mà loại hình này phim thụ chúng, vẫn là lấy nam tính vi chủ.”

Matthew không nói gì, Helen - Hermann lại hợp thời mở miệng,“Cho nên ngươi muốn thiết trí một nam tính làm tuyệt đối nhân vật chính?”

“Đúng vậy.” Sean - Daniel đầu tiên là thừa nhận, tiếp chi tiết nói,“Stephen - Sommers mỗi lần biên soạn kịch bản, bên trong một ít nhân vật tổng thích lấy hiện thực nhân vật làm nguyên hình.”

Điểm ấy Matthew biết, Vua Bọ Cạp ban sơ là lấy Dwayne Johnson làm nguyên hình,[ Vua Bọ Cạp ] đại nhân vật phản diện Memnon bản gốc là Á Châu cự tinh Tiểu Mã ca.

Sean - Daniel tiếp tục nói,“Stephen - Sommers mỗi lần đều có thể đạt được thành công, ta cho rằng hắn biện pháp thực đáng giá được tham khảo, cho nên khiến biên kịch lấy Matthew hình tượng cùng phong cách làm cơ sở, đến tạo ra trong kịch bản nam chính.”

Hắn lại cười cười,“Cho nên, không ai so với Matthew càng thêm thích hợp nhân vật này.”

“Sean......” Matthew chậm rãi mở miệng hỏi,“Có kịch bản sao?”

“Bây giờ còn không có hoàn thành.” Sean - Daniel trong lời thấu bắn ra cường đại tự tin,“Ta cam đoan, đây là đối kinh điển chi tác một lần nữa cấu tứ, mà cũng không phải là đơn thuần lặp lại. Có rất nhiều tân bản chụp lại phiến, ta thích Kaufmann [ nhân thể Alien ], Carpenters [ quái hình ] cùng Cronenberg [ ruồi bọ ], này mấy đều là không có tổn hại nguyên bản phim vĩ đại điện ảnh, ta cùng Zach đều hi vọng dựa vào bản phiến có thể khiến cương thi điện ảnh hấp dẫn tân người xem quần thể.”

Hai người tựa hồ là mang cự đại thành ý mà đến, ngay sau đó Zack Snyder còn nói thêm,“Matthew, chúng ta cùng nhau hợp tác qua, ngươi hẳn là lý giải ta sáng tác nhiệt tình.”

Matthew gật đầu,“Đúng vậy, ta chưa từng hoài nghi qua điểm này.”

Zack Snyder không thể nghi ngờ là một phi thường có ý tưởng đạo diễn.

“Sean sở dĩ tìm ta đến làm đạo diễn, là vì chúng ta tại quay chụp trung có phi thường nhất trí cái nhìn.” Zack Snyder còn nói thêm,“Ta không có chụp lại ý tưởng, bởi vì chụp lại với ta mà nói ý nghĩa cầm nguyên lai kịch bản lại dần dần từng bước một lần nữa quay chụp một lần. Chúng ta muốn làm là một lần nữa suy diễn, đây là một lại sáng tác quá trình, hơn nữa chúng ta cũng không muốn đem này bộ phim cùng mặt khác phim so sánh, đây chính là chúng ta phiên bản.”

Vô luận là Sean - Daniel, vẫn là Zack Snyder, nói nhiều như vậy, đều là tại biểu hiện thành ý.

Matthew có thể nghe ra đến, Helen - Hermann cũng có thể nghe ra đến, hai người liếc nhau, trường kỳ hợp tác mang đến ăn ý, lập tức khiến Helen - Hermann mở miệng hỏi,“Sean, có một điểm ta không quá minh bạch.”

Sean - Daniel có vẻ rất khách khí,“Helen, có nghi vấn cứ việc nói.”

Helen - Hermann là người đại diện, cũng không đi vòng vèo, trực tiếp hỏi,“Vì sao là Matthew? Matthew hiện tại Liên nhị tuyến đều không tính là.”

Đây cũng là Matthew nghi vấn, hắn cùng với Sean - Daniel quan hệ xác thật không sai, nhưng loại quan hệ này chân chính đề cập đến đại lợi ích phương diện, hết thảy cần nhờ biên trạm.

Sean - Daniel phủ quyết George -a- Romero ý tưởng, muốn tạo ra một bộ lấy nam tính làm tuyệt đối nhân vật chính phim, Hollywood có bó lớn thích hợp diễn viên, lại lấy như thế thành khẩn thái độ, tìm tới Thiên Sứ trù tính công ty, bọn họ hợp tác qua quan hệ hảo, khẳng định là một phương diện nguyên nhân, lại không khả năng là toàn bộ.

Theo Helen - Hermann hỏi ra vấn đề, Matthew nhìn về phía Sean - Daniel, muốn nghe xem hắn nói như thế nào.

“Ta cùng với Matthew hợp tác qua, đối Matthew rất lý giải, tựa như Stephen - Sommers nói qua như vậy, Matthew là một hảo diễn viên ! hơn nữa hiện tại là một minh tinh cấp bậc hảo diễn viên !”

Sean - Daniel đầu tiên là khen Matthew vài câu, tiếp còn nói thêm,“Zach cũng cùng Matthew hợp tác qua, hắn cũng rất hi vọng lại cùng Matthew hợp tác.”

Zack Snyder là Sean - Daniel gõ định đạo diễn, đương nhiên muốn cùng hắn phối hợp, lúc này nói,“Ta xem qua Matthew từ Gladiator bắt đầu sở hữu nhân vật, ta hoàn toàn tán đồng Sean mà nói, Matthew là thích hợp nhất diễn viên.”

“Đương nhiên, phim đầu tư hữu hạn.” Sean - Daniel ăn ngay nói thật, có thể nói thành ý mười phần,“Này bộ phim sản xuất dự toán sẽ không vượt qua 2500 vạn dollar, chúng ta cũng không có năng lực đi thỉnh nhất tuyến đại minh tinh, Matthew có lẽ danh khí không có một ít đại minh tinh như vậy vang dội, nhưng chúng ta làm qua điều tra,[ Vua Bọ Cạp ] một mảnh phát hành sau, hắn phi thường được hoan nghênh.”

Matthew vẫn là không có mở miệng,2500 vạn dollar đầu tư, tại Hollywood thương nghiệp điện ảnh trung, cũng có thể xem như trung đẳng quy mô chế tác .

Nếu không phải có [ Cướp biển vùng Caribbean ], lấy hắn hiện tại già vị, loại này quy mô kịch tổ nam chính, với hắn mà nói tuyệt đối là rất không sai cơ hội.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 222: Lo Lắng Cùng Ưu Thế

Hollywood tam tuyến đám tiểu minh tinh, có thể lấy đến 2500 vạn dollar tả hữu chế tác dự toán hạng mục nhân vật chính, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, này đối với bọn họ có thể nói là tương đương quý giá tài nguyên, đặc biệt giống Sean - Daniel như vậy nổi tiếng người sản xuất tự mình đăng môn mời, càng là đáng quý.

Matthew lại bất đồng với tam tuyến ngôi sao, hiện tại hắn ôm lên Jerry - Bruckheimer đùi, làm nam chính chi nhất [ Cướp biển vùng Caribbean ] dĩ nhiên quay chụp hoàn tất, nếu hết thảy thuận lợi mà nói, đẳng [ Cướp biển vùng Caribbean ] phát hành, box office đại bùng nổ, hội vững vàng bước vào nhị tuyến hàng ngũ.

Hơn nữa hắn cùng Helen - Hermann còn tại nhìn chằm chằm Jerry - Bruckheimer tân hạng mục, kia đồng dạng là đầu tư đạt tới một ức dollar cấp bậc siêu cấp đại chế tác.

Nếu tìm lên cửa nhân không phải Sean - Daniel cùng Zack Snyder, hắn sớm liền cấp Helen - Hermann nháy mắt, khiến nàng nghĩ biện pháp từ chối .

Sean - Daniel qua lại chiến tích hiển hách, gần nhất bốn năm bộ khởi xướng hơn nữa sản xuất phim khả năng danh tiếng như vậy, lại không có ngoại lệ đạt được thương nghiệp bên trên thành công, cũng phủng đỏ không thiếu diễn viên.

Đối với Matthew đến nói, hắn coi như là có ơn tri ngộ, tuy rằng đây là một chú ý thương nghiệp ích lợi giới, nhưng nhân tình quan hệ đồng dạng không thể bỏ qua.

Mà Zack Snyder, Matthew tưởng liền càng nhiều càng xa .

So với chỉ biết là qua lại, không rõ ràng tương lai Sean - Daniel, Matthew bao nhiêu nhớ rõ Zack Snyder tương lai phi thường ngưu bài, một quảng cáo đạo diễn, chuyển chiến Hollywood sau thanh danh quật khởi, ít nhất thuyết minh một sự kiện, Zack Snyder đổi nghề đệ nhất bộ phim tuyệt đối thành công , nói vậy còn khiến điện ảnh công ty thu lợi xa xỉ, bằng không về sau cũng sẽ không có tốt như vậy tài nguyên.

Nếu Zack Snyder đệ nhất bộ phim thất bại mà nói, chẳng sợ hắn là quảng cáo giới siêu cấp thiên tài, tại Hollywood cũng rất khó lấy đến lần thứ hai cơ hội.

Vấn đề là hắn không nhìn qua Zack Snyder đệ nhất bộ điện ảnh, căn bản không biết cụ thể tình huống.

Nhưng một đáng tin chế tác nhân, một hẳn là đáng tin đạo diễn, lại thêm lấy hắn làm nguyên hình lượng thân tạo ra tuyệt đối nhân vật chính kịch bản, nghe đi lên có vẻ vẫn là rất đáng tin .

Càng thêm quan trọng là, hắn biết Zack Snyder mặt sau có một bộ công nhận động tác kinh điển, lực ảnh hưởng cũng phi thường lớn, hiện tại liền cùng Zack Snyder thành lập hợp tác quan hệ mà nói, đối với tương lai lại hợp tác khẳng định có ưu việt.

Tỷ như hắn biểu diễn Black Hawk Down, cấp Jerry - Bruckheimer lưu lại không sai ấn tượng, mặt sau tranh đoạt tiểu thợ rèn khi, phương diện này ấn tượng cũng cho hắn không thiếu gia phân.

Phiêu lưu khẳng định có, nhưng ai có thể cam đoan một bộ điện ảnh 100% thành công? Jerry - Bruckheimer cũng không thể đi?

Matthew còn tại suy xét, phim đầu tư không lớn, có vẻ không có một ức dollar đại chế tác như vậy lực hấp dẫn, lại cũng có tương ứng chỗ tốt, box office hồi bản càng thêm dễ dàng, một khi phim có thể thông qua box office hồi bản, dựa theo Hollywood thông hành quy tắc, tại nhà sản xuất chỗ đó khẳng định sẽ bị đưa vào đến thành công hàng ngũ trong.

Phim box office thành công, diễn viên chính tự nhiên lấy được ích lợi nhiều.

Bất quá, hắn thủy chung cũng không có chủ động mở miệng nói cái gì, loại sự tình này càng hẳn là do người đại diện làm giúp.

“Matthew, Helen, chúng ta từng có phi thường khoái trá hợp tác.”

Sean - Daniel biết Matthew - Horner cùng Helen - Hermann đều là người thông minh, có một số việc hắn không nói, bọn họ cũng có thể đoán được, nói ra ngược lại có vẻ càng thêm có thành ý,“Ta sở dĩ tìm Matthew mà không phải mặt khác người nào, trừ chúng ta qua lại hợp tác cùng lẫn nhau tín nhiệm bằng hữu quan hệ ngoài, còn có một điểm khác suy xét.”

Hắn nhìn nhìn Matthew, lại nhìn nhìn Helen - Hermann, nói,“Chúng ta là bằng hữu, cho nên ta cũng không tưởng giấu diếm các ngươi. Này bộ phục chế [ Dawn of the Dead ] nhanh nhất cũng muốn đến tám chín tháng quay chụp, đầu năm sau phát hành, khi đó [ Cướp biển vùng Caribbean ] liền công chiếu .”

Helen - Hermann đương nhiên minh bạch lời này sau lưng ý tứ, nói,“[ Cướp biển vùng Caribbean ] cũng khả năng sẽ thất bại.”

“Nhưng căn cứ phán đoán của ta, thành công khả năng tính càng lớn.” Sean - Daniel có vẻ đặc biệt thẳng thắn thành khẩn,“Bất cứ đầu tư đều có phiêu lưu, so sánh dưới ta cho rằng lần này phiêu lưu cũng không lớn.”

Có vài lời không cần hướng chỗ sâu nói, mọi người đều là người thông minh.

Sean - Daniel tựa hồ rất thích ứng trước mắt tình thế chuyển biến, phía trước hắn đối mặt Matthew chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo địa vị, hiện tại lại cần lấy thành khẩn thái độ đến đả động Matthew......

Thực ra hắn biết rõ, liền trước mắt tình thế đến nói, muốn tìm một cùng loại với Matthew loại tình huống này đặc thù tam tuyến tiểu minh tinh, tương đương khó khăn.

Tuy rằng nói rõ là chuẩn bị đến cọ [ Cướp biển vùng Caribbean ] tương lai khả năng có nhiệt độ, nhưng Sean - Daniel thẳng thắn thành khẩn, rất khó để người dâng lên phản cảm, nhất là đối Matthew mà nói, Sean - Daniel thẳng thắn thành khẩn cùng Fox - Sherman che che lấp lấp, càng là hình thành rõ ràng đối lập.

Đối mặt Sean - Daniel như vậy người quen cũ, Matthew cũng không khả năng vẫn bảo trì trầm mặc, nhìn Helen - Hermann liếc nhìn, thấy nàng không có phản đối ý tứ, nói,“Sean, chúng ta là bằng hữu, phía trước cũng là chặt chẽ hợp tác đồng bọn, ta cũng hi vọng có thể cùng ngươi tiếp tục hợp tác.”

Đang tại uống nước Helen - Hermann đột nhiên đem ly phóng tới trên bàn trà, phát ra một tiếng vang nhỏ.

Matthew biết nàng là đang nhắc nhở chính mình, còn nói thêm,“Nhưng hiện tại không có kịch bản, ta không có khả năng lập tức cho ngươi trả lời thuyết phục, có thể đợi ta nhìn thấy kịch bản về sau lại nói sao?”

Hắn thái độ đồng dạng thẳng thắn thành khẩn.

Helen - Hermann không có mở miệng, Matthew phía trước mà nói mặc dù có chút qua, nhưng mặt sau tiến thối khéo léo, vừa biểu hiện ra thành ý, cũng cho mình lưu đủ đường lui.

Sean - Daniel hơi trầm ngâm, nói,“Có thể. Kịch bản sơ thảo hoàn thành sau, ta sẽ để người trước tiên liên hệ ngươi.”

Cứ việc không có được đến Matthew hứa hẹn, kết quả như vậy lại cũng không sai , cơ bản đạt tới đến một chuyến này mục đích , hắn phi thường rõ ràng, hiện tại Matthew đã không phải biểu diễn [ xác ướp trở về ] cùng [ Vua Bọ Cạp ] khi tiểu diễn viên , thậm chí không thể dùng tam tuyến tiểu minh tinh tiêu chuẩn đến cân nhắc hắn, tại có [ Cướp biển vùng Caribbean ] như vậy một bộ rất có khả năng sẽ thành công siêu cấp đại chế tác làm tư bản dưới tình huống, càng hẳn là đem Matthew xem như một chuẩn nhị tuyến ngôi sao.

Hắn nói đại bộ phận nói đều không là khách sáo, tỷ như [ xác ướp trở về ] cùng [ Vua Bọ Cạp ] phát hành khi, Universal ảnh nghiệp thị trường điều tra liền biểu hiện, Matthew tốt hình tượng cùng khí chất, phi thường thụ đại chúng hoan nghênh, đặc biệt là làm điện ảnh thị trường tiêu phí chủ thể thanh thiếu niên người xem.

Đẳng Matthew trở thành nhị tuyến ngôi sao, hắn kêu gọi lực tất nhiên đường thẳng tăng lên, có thể cấp [ Dawn of the Dead ] như vậy một bộ tương đối khác loại đề tài, mang đến càng nhiều chú ý.

Đây cũng là hắn vì sao nguyện ý mạo đắc tội George -a- Romero phiêu lưu, phủ quyết điệu hắn kịch bản thiết kế, khác khởi một bếp nấu nguyên nhân chủ yếu.

So với sắp nở rộ sáng rọi Matthew - Horner, George -a- Romero tại làm điện ảnh thị trường chủ thể thanh thiếu niên người xem trung, đã quá hạn .

Kế tiếp nửa giờ, song phương lại xả một đoạn thời gian, sau đó Sean - Daniel cùng Zack Snyder đưa ra cáo từ, Matthew cùng Helen - Hermann vẫn đem bọn họ đưa ra trù tính công ty đại môn.

“Matthew !” Zack Snyder trước khi đi lại đối Matthew nói,“Ta phi thường chờ đợi có thể cùng ngươi lại hợp tác.”

“Ta cũng là.” Matthew đối với hắn phi thường thân thiện.

Hết thảy bình thường mà nói, Zack Snyder tương lai có thể nở rộ ra cự đại sáng rọi, không nói kia vài siêu cấp anh hùng điện ảnh, ba trăm hồng quần lót có vẻ danh tiếng cùng box office đều phi thường không sai, hơn nữa cũng rất phù hợp hắn hí lộ.

Hắn mơ hồ nhớ rõ, kia bộ phim là vài năm sau tác phẩm, tuy rằng cũng là cổ trang Sử Thi, nhưng tương lai vài năm không lại tiếp tân cổ trang nhân vật mà nói, đến lúc đó hẳn là sẽ không sinh ra quá nhiều hạn chế tác dụng.

Đây đúng là Matthew ưu thế sở tại, đổi làm mặt khác một có [ Cướp biển vùng Caribbean ] như vậy siêu cấp tài nguyên, tương lai còn có khả năng tiếp tục ôm Jerry - Bruckheimer này căn đùi vàng tam tuyến ngôi sao, khả năng trực tiếp đối Sean - Daniel cùng Zack Snyder cười nhạt, nhưng hắn càng thêm coi trọng là về sau.

Muốn trở thành một danh siêu cấp cự tinh, cần dựa vào một bộ lại một bộ thành công tác phẩm tích lũy lên.

Không phải mỗi người đều giống Leonardo cùng Kate - Winslet may mắn như vậy, thuyền lớn trầm , bọn họ lại nhất phi trùng thiên, đương nhiên tương lai hai người cùng tiến lên thuyền mà nói, thuyền vẫn là sẽ trầm, bị áp trầm .

Bên trong kinh điển lời kịch cũng có thể sửa một chút:“you.fat,i.fat !”

“Matthew......”

Trở lại văn phòng, Helen - Hermann đánh gãy Matthew miên man suy nghĩ,“Ngươi nghĩ như thế nào ?”

Matthew ngồi vào trên sô pha, nhếch lên chân bắt chéo, nói,“Việc này có điểm đột nhiên, lại không có kịch bản, ta cảm giác đi, trước tạm thời kéo, đẳng nhìn thấy kịch bản lại làm quyết định cũng không muộn.” Hắn hơi chút trầm ngâm, còn nói thêm,“Sean là rất đáng tin chế tác nhân.”

“Điểm ấy ta thừa nhận.” Helen - Hermann trở lại chính mình bàn công tác mặt sau,“Sean tuy rằng không phải kim bài chế tác nhân, nhưng tại nhất tuyến người sản xuất trong, thuộc về thành công xa xa cao hơn thất bại cái loại này, hơn nữa mấy năm gần đây tác phẩm, đều không có ngoại lệ đạt được trên box office thành công.”

“Helen, ngươi thấy thế nào?” Matthew trực tiếp hỏi.

“Ta có ba điểm nghi ngờ.” Helen - Hermann nói thẳng,“Đệ nhất, đạo diễn Zack Snyder là hoàn toàn điện ảnh tân thủ ! đệ nhị, phim là phục chế, phục chế kinh điển có nhất định mạo hiểm. Đệ tam, phim cương thi cũng không phải Hollywood chủ lưu đề tài.”

Matthew gật gật đầu, Helen - Hermann nói được đều là rất hiện thực tình huống.

Helen - Hermann lúc này còn nói thêm,“Đương nhiên, ưu thế cũng rất rõ ràng. Đầu tiên là chế tác nhân, Sean phi thường đáng tin, đây là một bộ phim thành công cơ sở. Tiếp theo phim không thiếu thụ chúng, Bắc Mĩ tồn tại một số lớn thích phim cương thi người xem, chỉ cần phim chất lượng không sai, box office hẳn là không là vấn đề. Còn có, phim đầu tư không cao, hồi bản áp lực cũng sẽ không nhỏ một ít.”

Nàng ngón tay chậm rãi khấu kích mặt bàn, nói,“Cuối cùng một điểm, nếu nam chính vai diễn đột xuất, phim thành công mà nói, có thể chứng minh ngươi đơn độc khiêng lên box office năng lực, đây là [ Cướp biển vùng Caribbean ] không có .”

Matthew cũng tại chăm chú suy xét Helen - Hermann mà nói, có một số việc hắn căn bản không thể hướng Helen - Hermann đề cập, hắn tổng không thể nói vì cùng Zack Snyder làm tốt quan hệ, hẳn là suy xét tiếp được lần này mời đi?

“Việc này đẳng thu đến kịch bản lại nói.” Helen - Hermann rất tự nhiên nói,“Tại [ Cướp biển vùng Caribbean ] phát hành phía trước, liền cấp Sean trả lời thuyết phục, là phi thường ngu xuẩn .”

Nàng tiếp chuyển hoán đề tài,“Qua vài ngày là Disney carnival, đừng quên đi tham gia.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 223: Depp Chống Đối Disney Chủ Tịch

Từ ba tháng phân bắt đầu, Disney ảnh nghiệp đối với [ Cướp biển vùng Caribbean ] tuyên truyền marketing dần dần bắt đầu phát lực, tiếp cận ba tháng hạ tuần thời điểm, Disney nhạc viên tổ chức carnival, Disney ảnh nghiệp liên hợp Disney nhạc viên tại California Disney nhạc viên phía trước quảng trường bên trên, triệu tập một hồi Thịnh đại truyền thông hoạt động, khiến phim chủ sáng các nhân viên, cùng truyền thông phóng viên đánh thành một đám.

Trước đó, tương quan tuyên truyền mở rộng công tác đã tiến hành.

Tỷ như tân niên qua đi, Bắc Mĩ truyền thông bên trên dần dần truyền lưu lên như vậy một tin tức, nói là Johnny - Depp có được Anh quốc hoàng thất huyết thống, cùng Elizabeth nhị thế là biểu thân......

“Đây là thật sao?”

Disney nhạc viên trước cửa một chiếc đại hình hoá trang xe kéo bên trong, đã hóa trang xong Keira - Knightley từ Matthew trong tay đoạt lấy báo chí, nhẹ giọng niệm lên.

“Nổi tiếng minh tinh điện ảnh Johnny - Depp bị cho rằng cùng Anh quốc hoàng thất có thân thuộc quan hệ, cùng Elizabeth nữ vương tại hai mươi đại phía trước tổ phụ là cùng một người.”

Dù cho lấy Johnny - Depp dày da mặt, đều vì này dạng tin tức hâm nóng có chút xấu hổ.

Matthew cũng là vò đầu, này Hollywood tuyên truyền hâm nóng vì tranh thủ nhãn cầu, dứt khoát dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, so với này tin tức, giống hắn cùng Keira - Knightley còn không có bắt đầu tuyên truyền kế hoạch, dứt khoát lương tâm kế hoạch.

Keira - Knightley còn tại đọc,“abc đài truyền hình tiết mục [ ngươi cho rằng ngươi là ai?] một vị nghiên cứu giả Nick - Bharat hướng truyền thông công bố, hắn tìm đến chứng cớ, chứng minh Johnny - Depp cùng Anh quốc hoàng thất thật có thân thuộc quan hệ. Nick - Bharat đồng thời cũng là [ của ngươi gia tộc sử ] tạp chí chủ biên, hắn tỏ vẻ: Johnny - Depp cùng Elizabeth hai mươi tằng tằng tằng...... Tổ phụ là đồng một người, mà hai người chính là thứ hai mươi đại biểu thân quan hệ. Nick - Bharat còn bổ sung:‘Tuy rằng ta không thể lấy trăm phần trăm đi chứng minh, thế nhưng ta tin tưởng Depp cùng nữ vương ở giữa đích xác có thân thuộc quan hệ khả năng này tính.”

Matthew có thể nhìn thấy, dần dần hoàn thành Jack - Sparrow thuyền trưởng trang phục Johnny - Depp cũng tương đương bất đắc dĩ.

Keira - Knightley lúc này niệm ra đưa tin cuối cùng một câu, cũng là mấu chốt nhất một câu,“Vô luận Johnny - Depp hay không cùng Anh quốc vương thất quan hệ họ hàng mang cố, hắn tân tác [ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] đem tại năm nay 7 nguyệt 7 ngày đúng hạn phát hành.”

Thực ra phía trước sở hữu nội dung, đều là vì dẫn ra cuối cùng này một câu.

“Depp !” Keira - Knightley lại một lần hỏi,“Có một điểm chân thật tính sao?”

“Ta không biết a.” Johnny - Depp từ trước hoá trang kính đứng lên, nhăn nhăn nhó nhó đi đến Keira - Knightley đối diện,“Này muốn về 500 năm trước, đi hỏi ta tằng tằng tằng...... Tằng tổ phụ.”

Matthew một bộ Will - Turner trang phục, nắm lên bên cạnh một phen đạo cụ bội kiếm treo tại trên thắt lưng, nói,“Phỏng chừng là kịch tổ tỉ mỉ chế tạo tin tức.”

Johnny - Depp cũng nói,“Bọn họ đối với ta tổ tiên lý giải, so với ta đều thâm.”

Lúc này có công tác nhân viên thông tri bọn họ nên đi ra ngoài, Johnny - Depp đi đầu, Matthew cùng một thân Anh quốc thục nữ trang Keira - Knightley ở phía sau, đi ra ngoài.

Bọn họ dọc theo chuyên môn thiết trí thông đạo, đi vào hoạt động hiện trường, lập tức bị truyền thông phóng viên vây quanh lên.

Dựa theo phía trước kế hoạch, Matthew, Johnny - Depp cùng Keira - Knightley tất cả đều đơn độc hành động, lấy cầu đối mặt càng nhiều phóng viên cùng truyền thông, có thể chế tạo ra tận lực nhiều tin tức đi ra.

Matthew đứng ở một bộ cự đại “Hắc Trân Châu hào” Bố cảnh tiền, chung quanh tụ tập chừng hơn mười danh phóng viên, từ này mấy phóng viên trước ngực điếu bài thượng không khó phát hiện, bọn họ bao dung báo chí, tạp chí, đài truyền hình cùng hệ thống mạng đẳng truyền thông bình đài.

Này mấy phóng viên trước đó đều cùng Disney phương diện từng có câu thông, trật tự phương diện không tồn tại vấn đề, đến từ Hollywood Reporter một vị phóng viên dẫn đầu hỏi,“Matthew, ngươi tiến vào Hollywood phía trước, làm qua kiến trúc công cùng tài xế đều nhiều chủng chức nghiệp, là cái gì khiến ngươi lựa chọn làm diễn viên?”

Matthew suy nghĩ một chút, cho hình thức hóa đáp án,“Nếu ta là diễn viên mà nói, là có thể biến thành bất luận kẻ nào, sắm vai bất đồng nhân vật, thể hội bất đồng trải qua, ta đối với loại này cơ hội cùng phía trước cảnh cảm thấy rất chờ mong.”

Hắn cười cười, còn nói thêm,“Có lẽ là bởi vì ta rất không quả quyết , không biết chính mình đến cùng là tưởng trở thành tài xế vẫn là kiến trúc công nhân vẫn là cái gì khác. Ta đang nhìn TV, điện ảnh cùng hí kịch khi thường xuyên tưởng, nếu ta là diễn viên mà nói là có thể muốn làm ai đương ai, này khả năng chính là của ta diễn viên tình kết. Ta cũng không muốn trốn tránh, cũng không muốn ẩn núp. Làm một người trẻ tuổi, ta tại trưởng thành trong quá trình rất tự tin, đối với tương lai sinh hoạt rất lạc quan.”

Một khác danh nữ phóng viên hỏi,“Biểu diễn đối với ngươi mà nói ý nghĩa cái gì?”

Matthew tưởng cũng không có tưởng, hồi đáp,“Đối với hiện tại ta đến nói, biểu diễn chính là của ta sinh hoạt !”

Theo sau phóng viên hỏi có chút bén nhọn,“Ngươi vì sao lựa chọn [ Cướp biển vùng Caribbean ] như vậy một bộ phim? Ngươi chẳng lẽ không biết hải tặc điện ảnh đã xuống dốc sao?”

“Từ tiểu ta liền thích hải tặc điện ảnh,” Matthew lại bắt đầu bậy bạ, bất quá là dựa theo kịch tổ tuyên truyền thiết lập bậy bạ,“[ Biển Đen đạo ],[ thuyền trưởng huyết ] cùng [ kim ngân đảo ] đều là ta thích điện ảnh, cho đến ngày nay này mấy hải tặc phiến mị lực như xưa, chúng ta quay chụp cũng không phải một bộ truyền thống hải tặc điện ảnh, tin tưởng [ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] sẽ càng phù hợp hiện đại người xem khẩu vị.”

Đây đều là kịch tổ tại tuyên truyền mở rộng trung thiết lập hảo đường kính, Matthew đương nhiên sẽ tuân thủ, tiếp tục nói,“Biên kịch Ted - Elliott cùng Terry - Rossio tại phim cố sự trung dung nhập hết sức hấp dẫn siêu tự nhiên nguyên tố, hơn nữa tại phim quay chụp quá trình bên trong, hai người tại trường quay từ đầu đến cuối toàn bộ hành trình cùng đi.”

Như là loại này cố ý thả ra đi hấp dẫn fan điện ảnh mánh lới, bất cứ kịch tổ đều vận dụng cực kỳ thuần thục, Matthew còn nói thêm,“Thực ra sớm ở hoàn thành 1992 năm [ Aladdin ] sau, Elliott cùng Rossio liền tưởng sáng tác một bộ hải tặc phiến kịch bản, nhưng lúc ấy không có điện ảnh công ty đối với này ý tưởng cảm thấy hứng thú, hai người cấu tứ bởi vậy chuẩn bị chỉnh chỉnh 10 năm.”

Nếu nói phía trước mà nói còn có điểm căn cứ, loại này cái gì phim chuẩn bị cùng lên kế hoạch mười năm mà nói, chính là thuần túy vì chế tạo mánh lới nói hưu nói vượn .

Ân...... Mười năm trước, hai vị biên kịch nghĩ có thể viết hải tặc kịch bản, sau đó cái gì cũng không có làm, mười năm sau, một bộ do bọn họ biên kịch hải tặc điện ảnh sinh ra , vì thế chuẩn bị mười năm.

Đi đến nơi này vài năm bên trong, Matthew coi như là phát hiện , cơ hồ sở hữu Hollywood đại phiến, tại tuyên truyền marketing trung, đều sẽ tuyên dương phim lên kế hoạch bao nhiêu năm, này đương nhiên đều là hồ lộng quỷ mà nói.

Vì cái gì muốn nói như vậy? Bởi vì truyền thông cùng người xem liền ăn này một bộ.

Hollywood có hoàn chỉnh thị trường vận tác hệ thống, tuyên truyền marketing mở rộng tựa như Hollywood điện ảnh chế tác lưu thủy tuyến như vậy, có đại lượng hành chi hữu hiệu khuôn mẫu.

Tỷ như chế định chưa thực hành Matthew cùng Keira - Knightley giả luyến tình, Hollywood một bộ điện ảnh nam nữ nhân vật chính truyền chuyện xấu cơ hồ là tất nhiên tồn tại , đại lượng tình lữ cũng bởi vậy chế tạo sinh ra, giống luyến ái loại này tồn tại, tại Hollywood có khi đồng dạng sẽ bị xem như sinh ý đến xử lý.

Lúc nào luyến tình sáng tỏ, lúc nào công khai hôn môi, lúc nào ở chung, lúc nào đính hôn, lúc nào chia tay, đều có tiền lệ có thể tham chiếu.

Thậm chí, vì đạt tới càng tốt tuyên truyền hiệu quả, đến trường giả hôn nhân cũng không phải không có khả năng.

Trong giới đến hiện tại còn tại truyền lưu, đã ly hôn Tom - Cruise cùng Nicole Kidman, chính là bị người thao túng hôn nhân điển hình.

Sự tình chân tướng đến cùng là cái dạng gì, phỏng chừng chỉ có bọn họ cùng bọn họ người đại diện, cùng với Scientology giáo rõ ràng nhất.

Phỏng vấn tiến hành thực thuận lợi, mỗi người bên cạnh thực ra đều có Disney tin tức quan hệ xã hội nhân viên tại đi theo, để ngừa ngoài ý muốn tình huống phát sinh.

Tiếp, Matthew, Johnny - Depp cùng Keira - Knightley ba người tụ tập tại Disney dùng đến tuyên truyền [ Cướp biển vùng Caribbean ] cùng Cướp biển vùng Caribbean du lãm hạng mục cự phúc quảng cáo áp phích trước mặt, mặc cho phóng viên chụp ảnh chụp ảnh chung, ba người bọn họ thủy chung đều tại bày ra hữu nghị thiên trường địa cửu.

Đương nhiên, so với kịch tổ, Matthew, Johnny - Depp cùng Keira - Knightley ba người quan hệ, xác thật tốt hơn rất nhiều.

Hoạt động làm hoàn, ba người vòng đến biển quảng cáo mặt sau, nơi này dựng một cự đại lều trại, Jerry - Bruckheimer cùng Disney một ít cao tầng đều ở trong này.

Chung quanh thiếu phóng viên, hướng về lều trại nhập khẩu đi thời điểm, Keira - Knightley riêng kéo Matthew một chút, khiến Johnny - Depp một người đi ở phía trước.

“Cám ơn ngươi Giáng Sinh lễ vật cùng tân niên lễ vật.” Keira - Knightley thấp giọng hỏi Matthew,“Ngươi hay không là thường xuyên như vậy lấy lòng nữ hài tử?”

Matthew hơi hơi nhún vai, cũng không phủ nhận,“Ta loại này cho ta bạn gái cũ đưa quá lễ vật.”

Keira - Knightley nhìn về phía Matthew,“Ngươi có bạn gái cũ?” Nàng trừng lớn ánh mắt,“Vì sao không nói cho ta biết?”

“Đều nói là bạn gái cũ.” Matthew xòe tay,“Sớm liền chia tay , sẽ không đối với chúng ta kế tiếp kế hoạch có bất cứ ảnh hưởng.”

Phía trước Johnny - Depp vừa đi đến lều trại cửa, đột nhiên ngừng lại, Matthew cùng Keira - Knightley cũng dừng lại đứng ở Johnny - Depp bên cạnh.

Bởi vì trong lều trại, Walt Disney chủ tịch Michael - Eisner đang tại hướng Jerry - Bruckheimer oán giận, mà trong lời nói nhân vật chính chính là Johnny - Depp.

“Bọn họ không tiếp thụ được nhân vật này ! fan điện ảnh khẳng định không tiếp thụ được !” Michael - Eisner tựa hồ không có chú ý tới cửa,“Johnny - Depp sẽ hủy bộ điện ảnh này ! ngươi biết ta xem qua dạng phiến đoạn ngắn sau có cái gì cảm thụ? Người này làm sao? Hắn phải chăng có điểm nhược trí? Hắn phải chăng uống say ? Hắn phải chăng gay !”

Johnny - Depp sắc mặt phi thường khó coi, đổi làm bất luận kẻ nào bị nói như vậy, đều sẽ mất hứng.

“Depp......”

Matthew đoán trước đến sự tình không ổn, muốn nhắc nhở một chút Johnny - Depp, nhưng lời của hắn còn không có nói ra khỏi miệng, Johnny - Depp liền bước đi đến Michael - Eisner trước mặt.

Johnny - Depp vươn ra Lan Hoa Chỉ, đung đưa tiêu hồn bộ pháp, nhăn nhăn nhó nhó chỉ Michael - Eisner nói,“Disney nữ đầu đầu, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta sở hữu nhân vật đều là gay !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 224: Tài Chính Lỗ Hổng

Dù là ai cũng không hề nghĩ đến, Johnny - Depp sẽ nói ra lời như vậy đến, Michael - Eisner bị Depp hận đầy mặt xấu hổ, dù cho xử lý đột phát sự kiện kinh nghiệm phong phú, trong lúc nhất thời cũng sững sờ đương trường.

Johnny - Depp lắc lắc tiêu hồn catwalk, trực tiếp đi trở về, lưu lại một câu,“Hôm nay cứ như vậy đi.”

Còn thừa hoạt động hắn là sẽ không tham gia, Johnny - Depp từ Matthew - cùng Keira - Knightley bên cạnh đi qua, trực tiếp ra lều trại, Keira - Knightley nhìn Michael - Eisner liếc nhìn, xoay người đuổi kịp Johnny - Depp, Matthew khẽ lắc đầu, không nói thêm gì, cũng xoay người ly khai.

Loại sự tình này, thật sự là không thể trách Johnny - Depp, Michael - Eisner làm Walt Disney chủ tịch, lời nói ra khỏi miệng cũng không tránh khỏi rất không phụ trách nhiệm .

Michael - Eisner một hồi lâu mới từ xấu hổ trong đi ra, nhìn Jerry - Bruckheimer, nói,“Này tính sao thế này?”

Jerry - Bruckheimer không kiêu ngạo không siểm nịnh,“Michael, là ngươi nói lỡ .”

Cùng Matthew này mấy diễn viên bất đồng, Jerry - Bruckheimer có đầy đủ tự tin đối mặt Michael - Eisner, Walt Disney thiếu hắn, chân nhân điện ảnh phương diện nghiệp vụ trực tiếp ném hơn phân nửa, hắn không có Walt Disney, Hollywood mặt khác mấy nhà đại công ty sẽ xếp hàng tưởng cùng hắn cùng hắn chế tác công ty hợp tác.

“Tính.” Michael - Eisner tùy ý khoát tay, nói,“Này bộ phim......”

“Ta đối với ta phim có tin tưởng.” Jerry - Bruckheimer nói tiếp,“Michael,[ Cướp biển vùng Caribbean ] đã bắt đầu hậu kỳ chế tác, không có khả năng lại sửa đổi, chúng ta kế tiếp muốn làm là tại tuyên truyền mở rộng phương diện nghĩ nhiều điểm biện pháp.”

Michael - Eisner đối với loại này cụ thể chấp hành phương diện công tác cũng không cảm thấy hứng thú, nói,“Các ngươi không phải đã chế định một hâm nóng chuyện xấu kế hoạch sao?”

“Đây là phần đông trong kế hoạch một.”

Nói tới đây, Jerry - Bruckheimer nhìn về phía Michael - Ovitz,“Vừa sự tình, lại khiến ta tưởng đến một rất không sai tuyên truyền điểm.”

Michael - Eisner không phải ngu ngốc, lập tức minh bạch hắn ý tứ,“Jerry, ngươi muốn lấy ta cùng Depp làm tuyên truyền?”

Jerry - Bruckheimer gật đầu, nói,“Disney chủ tịch đối với nhân vật bất mãn, cùng Johnny - Depp đương trường phát sinh kịch liệt tranh chấp, truyền thông khẳng định sẽ phạm vi lớn khan phát, fan điện ảnh cũng sẽ sinh ra nồng hậu hứng thú, nói không chừng vỏn vẹn này một điều tin tức, liền có thể khiến phim box office gia tăng hơn một ngàn vạn dollar.”

“Nga......” Michael - Eisner chỉ suy xét hai giây, liền lấy thương nhân bản sắc hồi đáp,“Có thể, ngươi có thể cho nhân lấy chuyện này làm văn.”

Làm truyền thông tập đoàn chưởng đà nhân, hắn như thế nào sẽ không rõ ràng tuyên truyền marketing tầm quan trọng?

Người chung quanh đều đi bận rộn , ba danh nhân vật chính bởi vì bất mãn lâm thời đi ra, mặt sau có một loạt công tác muốn đi xử lý, bất quá Jerry - Bruckheimer không có đi, vẫn đứng ở Michael - Eisner bên cạnh, không có ra trướng bồng đi tìm Matthew, Johnny - Depp cùng Keira - Knightley ba người, Michael - Eisner kéo ra đến thỉ, hắn mới sẽ không đi sát.

Huống hồ, hắn còn có những chuyện khác muốn cùng Michael - Eisner nói chuyện.

“Michael......” Jerry - Bruckheimer chuyển đề tài,“Của ta hai tân hạng mục, ngươi hay không là để người chuyên môn theo vào một chút.”

“Ta vẫn ở khiến chuyên gia theo vào.” Michael - Eisner đương nhiên biết Jerry - Bruckheimer hiện tại đối toàn bộ Disney chân nhân điện ảnh tầm quan trọng, nói,“Disney tài nguyên, cũng ưu tiên đối với ngươi mở ra, điểm này luôn luôn liền không có biến qua.”

Jerry - Bruckheimer khẽ nhíu mày, nhắc nhở nói,“Hai hạng mục trước dự toán nghiêm trọng không đủ.”

Michael - Eisner đối với này cũng có một bụng mật vàng, nghĩ nghĩ, nói,“Jerry, ngươi có hay không suy xét qua Disney tình huống?”

“Ân?” Jerry - Bruckheimer khó hiểu nhìn về phía Michael - Eisner.

“[ Cướp biển vùng Caribbean ]1 ức 4000 vạn dollar chế tác dự toán đã toàn bộ đúng chỗ, Disney còn muốn ứng ra tuyệt bút tuyên phát phí dụng, như thế cự ngạch tài chính đến hiện tại đều không thể thu về......” Michael - Eisner đối đãi Jerry - Bruckheimer thái độ, xa không giống đối tập đoàn bên trong như vậy cường thế,“Tiếp lại là hai bộ sản xuất dự toán tại 1 ức dollar trên đây đại hạng mục, cho dù là Disney, cũng sẽ cố hết sức.”

Hắn nhìn về phía Jerry - Bruckheimer, nói,“Nếu của ngươi Bruckheimer ảnh nghiệp có thể gia tăng đầu tư, hạng mục tiến triển khẳng định muốn thuận lợi rất nhiều.”

Jerry - Bruckheimer nháy mắt trầm mặc, qua một hồi lâu mới nói,“Của ta công ty tài chính, tương đối lớn một bộ phận đều đặt ở [ Cướp biển vùng Caribbean ] mặt trên.”

Như là hắn Jerry - Bruckheimer ảnh nghiệp chỉ là tiểu công ty, nơi nào có nhiều như vậy tài chính.

Michael - Eisner lúc này nói,“Cho nên, Jerry, tạm thời trước không nên gấp gáp, nếu có khả năng mà nói, chúng ta tận lực thông qua ngoại bộ dung tư đến giải quyết tài chính chỗ hổng.”

“Thế nhưng......” Jerry - Bruckheimer mày nhăn càng chặt ,“Này phải đợi quá dài thời gian .”

Từ 2001 năm sau, toàn bộ Mĩ quốc kinh tế chỉ có thể nói như vậy, này cũng ảnh hưởng đến Hollywood, Hollywood rất nhiều điện ảnh công ty đều gặp phải thiếu tiền khốn cảnh.

Michael - Eisner lắc đầu,“Ta đây cũng không có biện pháp .”

Walt Disney không phải không có tiền, nhưng tập đoàn vốn lưu động cùng công ty con Disney ảnh nghiệp trướng vụ phân loại, không có khả năng vô cùng đơn giản tùy tay ném ra mấy ngàn vạn thậm chí trên ức dollar, bất cứ đại công ty đều có điều lệ chế độ muốn tuần hoàn.

Huống chi Walt Disney tài chính, có càng lớn tác dụng, hắn đang tại vận tác thu mua Pixar phòng công tác, không ném ra tuyệt bút tiền mặt, lấy cái gì đả động Steve - Jobs kia chỉ lão hồ ly?

Lại cùng Michael - Eisner nói chuyện một hồi, Jerry - Bruckheimer không có bất cứ tiến triển, trước mắt hai hạng mục tiền kỳ thôi động đều rất thuận lợi, chính là khuyết thiếu đầy đủ tài chính, không có tiền mà nói, cho dù là hắn cũng không có biện pháp tiếp tục thôi động hạng mục đi về phía trước.

Điện ảnh, đặc biệt là thương nghiệp điện ảnh, vốn chính là cần đại đầu nhập mới có thể có cao sản ra nghề.

Jerry - Bruckheimer từ trong lều trại đi ra, lấy di động ra gọi cho một dãy số, cùng bên kia nói vài câu, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, hắn người đại lý vừa tiếp xúc mấy cái điện ảnh đầu tư ngân sách, đàm được lại rất không thuận lợi, những người đó đối với hắn danh hào rất có tin tưởng, đối với Jerry - Bruckheimer chế tác thương nghiệp phim cũng phi thường cảm thấy hứng thú, nhưng bất đắc dĩ trong tay dòng tiền mặt không đủ, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng gom góp đến mấy ngàn vạn dollar.

“Tài chính a......” Jerry - Bruckheimer nhìn cách đó không xa dòng người,“Lại gặp tài chính nan đề.”

Qua lại cũng không phải không có gặp được qua, tại Hollywood lên kế hoạch dự toán vượt qua 1 ức dollar siêu cấp đại hạng mục, gom góp tài chính là hạng nhất vấn đề lớn.

[ Cướp biển vùng Caribbean ] bởi vì đề cập đến Disney nhạc viên chủ đề vui chơi hạng mục, hắn chiếm được Disney phương diện cường lực duy trì, không có gặp được tài chính nan đề, nhưng này hai bộ phim, Disney phương diện không có khả năng lại có lớn như vậy cường độ duy trì.

Hơn nữa hắn cũng nghe nói, Michael - Eisner tại Disney tiêu hóa abc đài truyền hình sau, chuẩn bị tiếp tục mua lại và sáp nhập chi lộ, toàn bộ Walt Disney tập đoàn tài chính khẳng định sẽ khẩn trương.

Jerry - Bruckheimer rất rõ ràng, hoặc là hạng mục kéo dài về sau, đẳng [ Cướp biển vùng Caribbean ] đầu tư hoàn toàn thu hồi, lại thôi động hai hạng mục trung một, nhưng kia phải đợi lâu lắm , phim Bắc Mĩ phương diện ích lợi còn dễ nói, hải ngoại ích lợi phân thành thường thường sẽ tha thời gian rất lâu, nói không chừng đến cuối năm đại bộ phận hải ngoại địa khu ích lợi đều sẽ không đến trướng.

Hắn nguyên bản đều kế hoạch hảo, hai hạng mục trung [ Arthur vương ] đặt ở sang năm kỳ nghỉ hè phát hành, một bộ khác tại sang năm cuối năm ngày nghỉ chắn lên ánh, tài chính vấn đề kéo xuống đi mà nói, liền muốn sửa đổi phát hành ngày .

Đây là Jerry - Bruckheimer rất không tưởng nhìn thấy cục diện.

Rời đi Disney nhạc viên quảng trường thời điểm, hắn đầy đầu đều là như thế nào mau chóng giải quyết tài chính vấn đề.

Hoá trang xe kéo bên trong, Matthew, Johnny - Depp cùng Keira - Knightley tẩy trang xong, Keira - Knightley chuyên môn đến vì nàng chuẩn bị độc lập phòng thay quần áo đổi quần áo, đi ra thời điểm, Matthew cùng Johnny - Depp sớm đổi về bình thường trang phục.

“Các ngươi hai a......” Johnny - Depp nhìn Matthew cùng Keira - Knightley, tựa hồ không biết nên nói cái gì hảo, một lát sau mới nói,“Đây là muốn theo ta hướng quái dị trên đường đi sao?”

Matthew nhún nhún vai, nói,“Chỉ là vô thanh duy trì mà thôi, đây cũng là ta có thể làm cực hạn .”

Keira - Knightley đi đến Matthew bên cạnh, nói,“Ta là không dũng khí đi châm chọc Michael - Eisner.”

Johnny - Depp cứ việc là quái ca, lại không phải người xấu, đi đến Matthew cùng Keira - Knightley trung gian, một tay ôm lấy Matthew, một tay còn lại đặt tại Keira - Knightley trên vai, nói,“Về sau có cái gì phiền toái, các ngươi tẫn có thể tới tìm ta, ta có thể bang nhất định bang.”

“Depp !” Matthew cố ý nói,“Ngươi xem ta, ta là trời sinh làm đại ca nhân.”

Keira - Knightley không khỏi bị Matthew chọc cười, cố ý đối Matthew bên kia chớp mắt vài cái, nói,“Depp, ta rất tưởng tìm người đánh bẹp Matthew lồng ngực, ngươi sẽ giúp ta, đúng không?”

Johnny - Depp lập tức buông ra hai tay, nói,“Các ngươi hai ở giữa sự, ta lười quản !”

Hắn xoay người đi lấy chính mình bao, lấy đến bao sau, quay đầu đối Keira - Knightley nói,“Ta nói cho ngươi một biện pháp tốt, như thế nào mới có thể khiến Matthew bộ ngực nhanh chóng héo rút.”

Keira - Knightley đem lời này cho là thật,“Nhanh lên nói, Depp !”

“Ngươi trực tiếp đẩy ngã Matthew !” Johnny - Depp đầy mặt chăm chú, hoàn toàn nhìn không ra là tại nói đùa,“Sau đó ép khô hắn ! hắn rất nhanh liền sẽ nghẹn đi xuống !”

“Đi tìm chết đi !” Keira - Knightley tùy tay cầm hoá trang kính ném hướng Johnny - Depp,“Ngươi đi chết đi, Depp !”

Johnny - Depp thoải mái tránh ra, nói,“Các ngươi chậm rãi thương nghị, ta cũng không muốn quấy rầy, có thời gian tìm ta uống rượu.”

Nói xong, hắn dẫn đầu ly khai.

Theo sau, Matthew cùng Keira - Knightley cũng ly khai hoá trang kéo xe.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 225: Đứng Tại Nhiều Người Một Bên

Ra xe kéo hoá trang, Matthew cùng Keira - Knightley nguyên bản tưởng thừa dịp Johnny - Depp hấp dẫn phóng viên cơ hội, nhanh chóng vụng trộm chuồn mất, nhưng Disney nhạc viên đang làm carnival, phụ cận phóng viên thật sự là nhiều lắm, bọn họ còn không có đi đến có thể lên xe địa phương, liền bị phóng viên cùng cẩu tử ngăn chặn.

“Matthew - Horner, Keira - Knightley !”

Một danh phóng viên lớn tiếng hỏi,“Phía trước vẫn có tin tức nói các ngươi tại luyến ái, là thật sao?”

Này không ở kịch tổ cùng người đại diện chế định kế hoạch trong, Matthew đương nhiên sẽ không thừa nhận, lại cũng không có phủ nhận, tách ra phóng viên đã muốn đi.

Một khác danh phóng viên lại đem vấn đề nhắm ngay Keira - Knightley,“Knightley tiểu thư, phía trước có nhà bình luận phê bình ngươi ở phía trước mấy bộ phim trung nhân vật, nói ngươi biểu diễn cương ngạnh, mặt không chút thay đổi, ngươi thấy thế nào?”

“Cái gì?” Keira - Knightley trừng lên ánh mắt.

Matthew cùng Keira - Knightley ở chung thời gian rất lâu, đối với nàng có chút lý giải, nhanh chóng kéo Keira - Knightley một phen.

Bị hắn này một nhắc nhở, Keira - Knightley vốn là không phải rất choáng đầu, nháy mắt tỉnh táo lại, nói,“Tại quá khứ vài năm trung ta vẫn đều tại quay phim, đem toàn bộ thời gian hoa tại thay đổi một người thượng. Nếu có thể lấy như vậy phương thức đối đãi toàn bộ thế giới cùng miêu tả nhân vật, của ngươi nhân vật liền sẽ không ngừng biến hóa. Ta tưởng đây chính là mục tiêu của ta.”

Phóng viên còn không chết tâm, lại hỏi,“Đối với một ít bình luận điện ảnh nhân kém bình, ngươi thấy thế nào?”

“Ta sẽ không đọc bọn họ văn chương.” Keira - Knightley nhìn về phía Matthew,“Giống Matthew bằng hữu như vậy, càng thích hợp đánh giá ta.”

Nghe được này vấn đề, phóng viên lập tức chuyển mục tiêu, một lần nữa đối Matthew khai hỏa,“Matthew, có thể nói chuyện ngươi cùng Keira - Knightley tiểu thư quan hệ sao?”

Matthew mang theo Keira - Knightley hướng ô tô bên kia xê, vừa xê vừa nói nói,“Keira là phi thường xuất sắc diễn viên, cũng là một rất tốt bằng hữu......”

Hắn dong dài nhất đại thông không hề có dinh dưỡng lời vô nghĩa, sau đó tiếp cận ô tô, tại tài xế dưới sự trợ giúp, trước đem Keira - Knightley nhét vào ô tô sau tòa trong, tiếp lại phá tan phóng viên vây khốn, chui đi vào.

“Đi ! đi ! đi !”

Cứ việc thượng không phải tiếp đưa chính mình xe, Keira - Knightley vẫn là thúc giục nói,“Nhanh lên đi a !”

Xe tốc độ thủy chung không khoái, qua thật dài thời gian mới đi ra Disney nhạc viên ở khu vực, Matthew xem phía sau liếc nhìn, vẫn là có cưỡi xe máy cẩu tử theo đi lên, càng thêm quá phận là, có hai người một chiếc xe cẩu tử đi đến ô tô bên cạnh, trên ghế sau nhân cầm lấy máy ảnh, đối với cửa sổ xe chụp ảnh.

Keira - Knightley đối bên kia làm mặt quỷ,“Thật chán ghét !”

Matthew nhắc nhở nói,“Bọn họ chụp không đến bên trong .”

Cửa sổ xe thiếp đặc chế xe màng, từ bên ngoài chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy người ở bên trong ảnh, căn bản chụp không rõ cụ thể tình huống.

Đại khái cẩu tử cũng phát hiện điểm này, rất nhanh liền ly khai ô tô bên cạnh, bất quá vẫn là không xa không gần cùng, Matthew cũng biết, hắn phía trước cùng Keira - Knightley bị tiểu báo cường hành từng truyền chuyện xấu, hiện tại [ Cướp biển vùng Caribbean ] lại tiến vào tuyên truyền kỳ, hai người đối truyền thông cùng fan điện ảnh lực hấp dẫn cũng biến lớn, cẩu tử khẳng định muốn theo tới gia.

“Keira, ngươi đi nơi nào?” Matthew hỏi.

“Đi khách sạn đi.” Keira - Knightley cũng quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi tiếp Matthew,“Depp đắc tội Michael - Eisner, hay không sẽ có phiền toái?”

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Này muốn xem [ Cướp biển vùng Caribbean ] có thể hay không thành công .”

Keira - Knightley nhìn về phía hắn,“Ân?”

Matthew giải thích nói,“Nếu phim đại lấy được thành công, điểm ấy việc nhỏ tính cái gì? Đợi tương lai quay chụp tục tập thời điểm, Disney sẽ ngóng trông cầu Depp đến diễn tục tập. Phim thất bại mà nói, Disney tổn thất thảm trọng, Michael - Eisner nói không chừng sẽ tính hậu trướng.”

Hắn lại bổ sung một câu,“Này đồng dạng áp dụng vào chúng ta hai.”

Keira - Knightley đột nhiên hỏi nói,“Ngươi cảm giác phim sẽ thành công sao?”

“Ngươi tốt nhất chúc phúc nó thành công.” Matthew rất chăm chú nói,“[ Cướp biển vùng Caribbean ] thất bại mà nói, Depp còn có thể tiếp tục làm hắn Hollywood quái ca, Tim - Burton còn sẽ tiếp tục dùng hắn, mà chúng ta hai......”

Hắn lắc lắc đầu,“Liền muốn xong đời .”

Hai người thảo luận lên điện ảnh tình huống, mãi cho đến ô tô dừng ở Keira - Knightley vào ở khách sạn phía trước.

Keira - Knightley xuống xe phía trước, nói,“Cuối tuần ta liền muốn qua mười tám tuổi sinh nhật .”

Matthew sáng tỏ gật đầu,“Chúng ta liền muốn trở thành nam nữ bằng hữu a.”

Keira - Knightley một điểm đều không cùng Matthew khách khí, hỏi,“Ngươi tưởng hảo đưa ta lễ vật sao?”

“Ngươi cảm giác......” Matthew cố ý kéo dài âm cuối, nói,“Ta thế nào?”

“Coi như hết.” Keira - Knightley mở cửa xe,“Ta còn muốn mướn nhân ném vào trong đống rác, không có lợi.”

Nàng xuống xe, cũng không quay đầu lại hướng tới khách sạn cửa quay đi.

Matthew nhìn Keira - Knightley vào khách sạn, mới khiến tài xế lái xe rời đi, ô tô chạy hướng Burbank, hắn thì suy xét lên Keira - Knightley mà nói.

Dựa theo năm trước hiệp nghị, Keira - Knightley đủ 18 tuổi sau, kịch tổ sẽ chọn một thích hợp thời cơ, công khai hai người cái gọi là luyến tình, lấy hâm nóng chuyện xấu phương thức tranh thủ nhãn cầu, do đó thực hiện diễn viên cùng phim 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả.

Vì lần này tuyên truyền, hắn quá khứ mấy tháng, hoàn toàn là không song kỳ, thậm chí ngay cả Rachel - McAdams bí mật ước hội đều uyển cự .

Đây không phải hắn kinh hoảng bị phóng viên chụp đến, làm đủ bí ẩn mà nói, đủ để tránh đi phóng viên cùng cẩu tử, chung quy hắn chỉ là Los Angeles giống như hạt cát bàn phần đông tiểu minh tinh trung một.

Vừa vặn tương phản, Matthew lo lắng là Rachel - McAdams bản nhân, hắn đã đầy đủ nhận thức đến, hai năm trước mang theo thiên chân Rachel - McAdams biến mất vô tung vô ảnh, lấy được đại chi là một nhất tâm muốn hướng lên trên bò thành thục Rachel - McAdams.

Chỉ cần có lợi khả đồ, Rachel - McAdams đem hắn bán một điểm đều không kỳ quái.

Mặt khác thời điểm ngược lại cũng không quan trọng, tại đây đặc thù thời gian đoạn, không thể nghi ngờ sẽ mang đến rất nhiều phiền toái, hắn cùng với Keira - Knightley ký kết hiệp nghị thượng liền ghi chú tương quan điều khoản, đến lúc đó cần bồi phó cao tới ba trăm vạn dollar tiền bồi thường vi phạm hợp đồng.

Tuy rằng Rachel - McAdams kỹ thuật cao siêu, khiến hắn phi thường hưởng thụ, nhưng loại này hưởng thụ tuyệt đối không chống được ba trăm vạn dollar tổn thất.

Theo sau trong vài ngày, Matthew đều tại phối hợp Disney ảnh nghiệp chế định tuyên truyền kế hoạch, cố gắng vi [ Cướp biển vùng Caribbean ] tạo thế.

Cứ việc cự ly phim Bắc Mĩ phát hành ngày còn có mấy tháng, cho dù là kỳ nghỉ hè bắt đầu đều còn có hơn một tháng, năm nay Hollywood phim bom tấn tuyên truyền tranh đoạt chiến, sớm ở hai tháng sơ Super Bowl khi liền kéo ra , Hollywood các gia điện ảnh công ty, đều đang vì chính mình năm nay chủ thôi siêu cấp đại chế tác tạp tuyên truyền.

Tỷ như Warner Bros,[ Matrix Reloaded ] áp phích, quảng cáo cùng trailer cơ hồ phô thiên cái địa.

Matthew lại tại Johnny - Depp tửu ba nhìn thấy qua Keanu - Reeves cùng Charlize - Theron, cùng lần trước gặp mặt bất đồng, Charlize - Theron cả người béo đâu chỉ hai vòng, lông mi cũng tất cả đều cạo đi , dùng hình tượng tẫn hủy đều không đủ để hình dung.

Từ Keanu - Reeves trong miệng, hắn biết được Charlize - Theron đang tại vi một bộ gọi là Monster điện ảnh quay chụp làm chuẩn bị, đây là vi Oscar tốt nhất nữ chính lượng thân tạo ra một bộ phim.

Matthew nhìn thấy Charlize - Theron vì Oscar tiểu kim nhân liều mạng như vậy, chẳng những không có cảm động, ngược lại lòng còn sợ hãi, nếu đổi là hắn, vì lấy một tòa cúp giải Oscar, hủy đi chính mình hình tượng, đáng giá sao?

Hắn nội tâm bên trong kiên định lắc đầu, như vậy khủng bố sự tình ngẫm lại liền hảo, thật muốn làm lên đến, vẫn là tính.

Đi đến USA, Matthew lớn nhất tiền vốn, chính là này điều kiện cực kỳ xuất sắc thân thể .

Hơn nữa khắc nghiệt nói lên, chủ lưu Hollywood điện ảnh chia làm hai loại lớn, một loại là Phổ La đại chúng chuẩn bị thương nghiệp phim, một khác loại còn lại là chuyên môn vi học viện đám lão nhân cùng nhà bình luận cùng với một nhúm fan điện ảnh chuẩn bị phim xung giải thưởng, người trước tận khả năng chiếu cố đại bộ phận thụ chúng khẩu vị, người sau vi Oscar cũng chính là học viện đám lão nhân lượng thân tạo ra.

Tại Matthew nhận tri trung, vi Oscar lượng thân tạo ra phim xung giải thưởng không hẳn so vi Phổ La đại chúng chuẩn bị phim càng cao cấp.

Lại nói, trải qua hắn này vài năm lý giải, cũng thấy được 99% phim xung giải thưởng chân chính là cái dạng gì, muốn chiếu cố trung lão niên người da trắng giám khảo khẩu vị, muốn thể hiện Hollywood thức chính trị chính xác, muốn tận khả năng biểu diễn không phải bình thường nhân vật, ngoại hình điều kiện hảo diễn viên muốn hủy đi tự thân hình tượng, còn muốn rắc bó lớn tiền đi làm quan hệ xã hội......

Này mấy xung áo phim sở có chứa điển hình tính đặc sắc, cùng nghệ thuật có bao nhiêu quan hệ? Trên bản chất cùng thương nghiệp điện ảnh như vậy, đều là vì đón ý nói hùa một quần thể yêu thích mà thôi.

Tuy rằng người nhiều không hẳn có quyền ăn nói, nhưng Matthew cảm giác người nhiều một phương cống hiến box office khẳng định nhiều, hắn có khả năng lấy đến thu nhập cũng sẽ tương ứng hơn rất nhiều, cho nên hắn tuyệt đối sẽ đứng ở người nhiều một bên.

Về phần Oscar tốt nhất nam chính, không phải Matthew tự kỷ, lấy hắn bề ngoài điều kiện, lại thêm hôm nay như vậy tiêu chuẩn kỹ xảo biểu diễn cùng thành danh phim loại hình, thật muốn theo đuổi Oscar mà nói, con đường tương lai e so Tiểu Lý Tử đi được còn muốn gian nan a.

Nói sau này Leo cùng Rose béo thêm vào cùng một chỗ, đều có thể một lần nữa áp trầm một chiếc tàu Titanic, chẳng lẽ hắn cũng muốn biến như vậy?

Bởi vậy, hay là thôi đi, Oscar tiểu kim nhân cái gì, thuận theo tự nhiên hảo.

Nói không chừng một ngày nào, điện ảnh học viện đám lão nhân đầu thoáng trừu cân, liền khiến hắn dựa vào phim hành động lấy đi một Oscar tiểu kim nhân đâu?

Dù sao kia bang đám lão nhân rút gân thời điểm nhiều đi, bằng không nơi nào tới nhiều như vậy Oscar thủy hậu cùng thủy đế.

Đương nhiên, này mấy đều là Matthew chính mình miên man suy nghĩ, hắn biết loại này khả năng tính phi thường nhỏ, nhìn chung toàn bộ Hollywood lịch sử, có mấy cái diễn viên dựa vào phim hành động trung nhân vật chính, lấy đến qua biểu diễn giải thưởng?

Hắn vẫn là an an ổn ổn tại chính mình thương nghiệp trên đường giương cánh phi tường hảo, đương một phim thương mại ngôi sao cũng không có cái gì không tốt, tối thiểu sẽ không thiếu tiền thiếu mĩ nữ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 226: Lần Đầu Hẹn Hò

Beverly Hills, một chiếc màu đen thương vụ ô tô chậm rãi chạy vào Rodeo đại đạo, dừng ở ven đường xe trống vị thượng, ngồi ở hàng sau Elena - Boyar ra bên ngoài nhìn thoáng qua, phụ cận chính là cao cấp xa xỉ phẩm bài điếm tập trung khu, cũng là nàng sớm liền cùng Matthew cùng Helen - Hermann ước hảo địa phương.

Nàng cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ, lấy di động ra bấm gọi Matthew điện thoại, tiếp điện thoại không phải Matthew bản nhân, mà là hắn tư nhân trợ lý, theo sau điện thoại giao đến Matthew trên tay.

“Matthew, ta đến.” Elena - Boyar thấp giọng nói,“Ngươi chừng nào thì lại đây?”

“Ngươi chờ một hồi.” Điện thoại bên kia Matthew nói,“Keira tới được thời điểm, gặp điểm trạng huống, khả năng muốn so ước định thời gian muộn một chút.”

“Được rồi, không sai biệt lắm thông tri ta.”

Elena - Boyar không có nói thêm cái gì, lấy tiền làm việc hướng tới là nàng tuân theo chức nghiệp quy tắc.

Tuy rằng Matthew cùng Helen - Hermann không có nói rõ, nhưng tuần trước bọn họ cùng Disney nhân cùng nhau tìm tới nàng địa phương, Elena - Boyar liền đoán được đây là chuẩn bị làm cái gì.

Liền nàng đến nói, này xác thật là hảo biện pháp, hai tam tuyến tiểu minh tinh, mượn dùng sắp đến phim nhiệt độ, oanh oanh liệt liệt đàm lần trước thật giả khó phân biệt luyến ái, tất nhiên sẽ dẫn phát rất nhiều đưa tin, đặc biệt là các hệ thống mạng trang web phát.

Chuyện xấu bát quái luôn luôn là đại chúng hoan nghênh giải trí phương thức, bằng không đừng nói Mĩ quốc nhiều như vậy tiểu báo , ngay cả Yahoo giải trí đều phải đóng cửa.

Thông qua chuyện này, còn có thể cùng Disney kéo lên chút quan hệ, Elena - Boyar nghe nói , Disney chuẩn bị cùng Warner hợp tác trù hoạch kiến lập một hoàn toàn lấy báo đạo bát quái vi chủ trang web, nghe nói trang web đầu tư cự đại, muốn làm thành nghề đệ nhất.

So với có chút bảo thủ không chịu thay đổi Yahoo giải trí, như vậy trang web càng có thể khiến nàng mở ra sở trường.

Một chiếc màu đen bảo mã suv tại Milla - vương điều khiển dưới, không nhanh không chậm hướng về Rodeo đại đạo chạy tới, xe xếp sau ngồi Matthew cùng Helen - Hermann.

“Ta cùng James - Bernst liên hệ qua .” Helen - Hermann thu hồi di động, nói,“Khách sạn phụ cận xuất hiện tai nạn giao thông, dẫn phát liên hoàn kẹt xe, phỏng chừng muốn muộn một hồi .”

Matthew gật đầu, đối phía trước nói,“Milla, tại phụ cận chuyển chuyển.”

Hiện tại đi Rodeo đại đạo bên kia cũng là chờ không, không bằng đi dạo Beverly Hills, nơi này có “Toàn thế giới tôn quý nhất khu dân cư” Danh hiệu, được xưng là tài phú danh lợi đại biểu cùng tượng trưng.

Nếu có thể mà nói, Matthew cũng rất tưởng ở trong này mua một đống hào trạch.

Nhìn thấy Matthew lực chú ý đặt ở ven đường từng đống hào trạch mặt trên, Helen - Hermann nói,“Lại chụp mấy bộ điện ảnh, ngươi ở trong này mua một đống bất động sản rất nhẹ nhàng.”

Matthew tựa vào trên chỗ ngồi, nói thẳng,“Ta tưởng mua một đống cự đại trang viên, trang viên bên trong thuê một trăm mĩ nữ tôi tớ, mỗi một đều là Audrey - Hepburn cấp bậc , sau đó mỗi ngày ngủ ở Hoàng Kim chế thành giường lớn mặt trên, mỗi đêm đều cử hành cuồng hoan party, chúng ta thâu đêm suốt sáng uống rượu mua vui......”

“Là ngươi !” Helen - Hermann nhắc nhở,“Không phải chúng ta.”

“Đây mới là ta muốn sinh hoạt a.” Matthew lại nói một câu.

Helen - Hermann liếc mắt nhìn hắn, nói,“Chờ ngươi lúc nào trở thành siêu cấp cự tinh, lại nghĩ loại sự tình này đi.”

“Hiện tại tưởng không được sao?” Matthew thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Helen - Hermann,“Ngươi biết không, Helen? Có đôi khi ta áp lực đại, cũng sẽ phiền chán, nhưng mỗi khi ta nghĩ đến này mấy, ta liền sẽ trở nên động lực mười phần, đây chính là của ta động lực chi nguyên a !”

Milla - vương hết sức chuyên chú lái xe, nghe nói như thế không khỏi thông qua kính chiếu hậu nhìn nhìn mặt sau, nàng đảm nhiệm Matthew tư nhân trợ lý có đoạn thời gian , biết đây là một phi thường phi thường dung tục nhân, cùng trong tưởng tượng ngôi sao nên có cao cách điệu cùng cao tu dưỡng, kém mười vạn tám ngàn dặm.

“Trách không được mỗi ngày đều hứng trí bừng bừng kiện thân cùng luyện tập biểu diễn......” Nàng trong đầu tự nhiên mà vậy xuất hiện một ý tưởng,“Nguyên lai đây mới là chân chính nguyên nhân a.”

Helen - Hermann biết Matthew không chỉ là nói nói, gã này tuyệt không là cái loại này an phận nhân, hơn nữa từ nàng hai năm nay quan sát đến xem, Matthew thân thể điều kiện đặc biệt hảo, tinh lực dị thường tràn đầy, như vậy nam nhân làm sao có khả năng an phận ? Nếu hai năm nay không phải đem đại bộ phận thời gian cùng tinh lực đều dùng ở quay chụp cùng kiện thân mặt trên, phỏng chừng sớm liền không chịu nổi tịch mịch .

Phía trước, còn có chính thức bạn gái ước thúc, hiện tại không có bạn gái , Helen - Hermann thật sự có chút không yên lòng, dặn dò nói,“Ta mặc kệ ngươi về sau như thế nào làm bừa, nhưng tại đây kế hoạch chấp hành trong lúc, an phận một điểm, nếu biến thành gièm pha mà nói, sẽ phát ra phản hiệu quả.”

“Ta biết.” Matthew hơi có chút bất đắc dĩ,“Ta chỉ là nói mà thôi.”

Helen - Hermann nhìn hắn một cái, còn nói thêm,“Thật sự nhịn không được , ngươi có thể đi phao Keira - Knightley, các ngươi thật làm lên, cũng không trái với hiệp nghị.”

Matthew di động đột nhiên chấn động, hắn móc ra đến xem liếc nhìn, là Keira - Knightley phát tới được tin nhắn.

“Bọn họ nhanh đến .” Matthew đối Milla - vương nói,“Chúng ta đi Rodeo đại đạo.”

Một khác chiếc vừa tiến vào Beverly Hills trên xe, Keira - Knightley thu hồi di động, đối bên cạnh người đại diện James - Bernst nói,“Bọn họ đã qua đi, sẽ ở ước hảo địa phương chờ.”

James - Bernst khẽ gật đầu, nói,“Keira, tự nhiên một điểm, ngươi cùng Matthew không phải bằng hữu sao? Coi như bình thường bằng hữu ở chung.”

Keira - Knightley nhướn mắt,“Có như vậy bình thường bằng hữu sao?”

Nàng xem hướng ngoài cửa sổ xe, mười tám tuổi sinh nhật phía trước, nàng trở về Anh quốc, cha mẹ chuyên môn vì nàng tổ chức một party, nàng lại một lần thu đến Matthew lễ vật.

“Cái kia gia hỏa......” Keira - Knightley lắc lắc đầu,“Làm cùng thật là .”

Ô tô tiến vào Rodeo đại đạo, dần dần thả chậm tốc độ, đi không bao nhiêu xa, Keira - Knightley đối tài xế nói,“Tại kia !”

Một chiếc màu đen bảo mã suv đang đứng ở ven đường, nàng nhận thức đây là Matthew ô tô, nhanh chóng cấp Matthew phát tin nhắn.

Matthew thu đến tin nhắn, từ trên chỗ điều khiển xuống dưới, phía trước tới được thời điểm, vừa mới tiến Rodeo đại đạo, Helen - Hermann liền mang theo Milla - vương xuống xe .

Hắn trước chấn động một chút Elena - Boyar điện thoại, tiếp hướng phía sau biên tới được xe phất phất tay.

Đường cái đối diện màu đen thương vụ trong ô tô, Elena - Boyar thu hồi di động, cầm lấy máy ảnh tự mình xuống xe, từ một qua đầu phố đi tới đường cái đối diện, quan sát dưới hai chiếc mục tiêu xe vị trí, rất nhanh tuyển định thích hợp quay chụp địa điểm.

Los Angeles vốn liền cẩu tử hoành hành, người đi đường đối với trên đường lấy máy ảnh chụp ảnh sự, sớm đều thấy cũng không ngạc nhiên , hơn nữa hôm nay là một thời gian làm việc, trên đường người đi đường cũng không tính nhiều.

Nàng ngồi ở bên đường cho người đi bộ trên một băng ghế, giơ lên máy ảnh, màn ảnh nhắm ngay mục tiêu.

“Đã lâu không gặp , Keira.” Matthew nghênh lên đi tới Keira - Knightley, nói,“Ngươi biến đẹp a.”

Vì quay chụp hiệu quả suy xét, Keira - Knightley vừa không có đeo kính đen, cũng không có chụp mũ, bản mặt nói,“Ngươi không phải nói của ta mặt chữ điền rất khó coi sao?”

Matthew cười nói,“Phía trước là bằng hữu, ta đương nhiên muốn đả kích một chút ngươi kiêu ngạo.” Hắn cười đến càng xán lạn ,“Hiện tại chúng ta là nam nữ bằng hữu, ta đương nhiên muốn lấy lòng ngươi .”

Keira - Knightley hừ một tiếng,“Một điểm cũng không có thành ý.”

Matthew tiếp tục bảo trì tươi cười, nói,“Thân ái , ngươi muốn cái dạng gì thành ý? Muốn ta chăm chú theo đuổi ngươi sao?”

Keira - Knightley nhướn mắt,“Chúng ta đây là hiệp nghị !” Nàng cường điệu nói,“Không có hiệp nghị, ta mới lười đến đâu.”

Matthew nhắc nhở nói,“Khả năng đã bắt đầu quay chụp .”

Vẫn là lời này hiệu quả hảo, Keira - Knightley trên mặt rốt cuộc hiện ra tươi cười, đi theo Matthew mặt sau, siêu phía trước xa xỉ phẩm điếm hội tụ khu đi.

Bên kia, Elena - Boyar đã đổi vị trí, tiếp tục lấy người chụp ảnh góc độ quay chụp, biên quay chụp còn biên đang suy xét này thiên tin tức viết như thế nào.

Hai gã đó, không hổ là diễn viên, vừa một loạt biểu hiện, liền đủ để viết ra một đoạn khúc chiết bát quái văn:[ Cướp biển vùng Caribbean ] nam nữ nhân vật chính Matthew - Horner cùng Keira - Knightley bí mật ước hội, nam phương đắc tội nữ phương, sử ra cả người chiêu thức, rốt cuộc hống được nữ phương lộ ra vui vẻ tươi cười......

Elena - Boyar là tư thâm giải trí bát quái phóng viên, nhìn hình nói chữ năng lực là giữ nhà bản lĩnh.

Matthew cùng Keira - Knightley sóng vai mà đi, một đường nói giỡn đi qua, hai người trò chuyện được căn bản không phải nam nữ cảm tình, mà là Depp một ít thú sự, này làm cho bọn họ có vẻ rất thân mật, lại không quá mức thân mật.

Hai người từ đầu đến cuối không có nắm qua tay.

Đây cũng là kế hoạch hảo, cùng rất nhiều loại này cái gọi là Hollywood tình lữ như vậy, đầu tiên là bị truyền thông báo chí đâm ra đến, tiếp không thừa nhận cũng không phủ nhận, nói chút cùng loại chúng ta là rất tốt bằng hữu linh tinh ba phải cái nào cũng được mà nói, sau đó mượn dùng phim tuyên truyền mang đến nhiệt độ, thường thường liền tại công chúng trường hợp cùng nhau hiện thân, cẩu tử cùng phóng viên tổng có thể chụp đến, tương quan chuyện xấu hâm nóng lại sẽ khiến phim thường xuyên bị đề cập, tiếp theo chính là nắm tay, vẫn là không thừa nhận không phủ nhận, cuối cùng tuyển một thích hợp , truyền thông cùng công chúng tương đối chú ý trường hợp, triệt để tọa thực luyến tình.

Giống như là Hollywood điện ảnh công nghiệp lưu thủy tuyến như vậy, tình lữ đồng dạng có thể dùng lưu thủy tuyến phương thức chế tạo đi ra.

Elena - Boyar vẫn ở thuần thục cùng chụp, thẳng đến Matthew cùng Keira - Knightley vào Tiffany mặt tiền cửa hàng sau, mới tìm địa phương ngừng một hồi, đẳng kia hai người đi ra, nàng nhạy bén phát hiện, Keira - Knightley trên cổ nhiều một chuỗi Hắc Trân Châu vòng cổ, lập tức giơ lên máy ảnh quay chụp đặc tả.

Theo sau, nàng lại cùng đi lên, tiếp phát hiện cùng chụp nhân không chỉ nàng một , còn có mấy cái cẩu tử nhận ra Matthew cùng Keira - Knightley, cũng tại một đường cùng chụp.

Elena - Boyar không cần độc nhất vô nhị, không đi quản mặt khác chụp ảnh nhân, chỉ là tự mình lựa chọn sử dụng vị trí cùng góc độ quay chụp.

Matthew cùng Keira - Knightley từ nửa buổi chiều, vẫn đi dạo đến trời tối, cùng nhau nếm qua cơm tối, lúc này mới phần mình rời đi.

Đây cũng là bọn họ lần đầu tiên ước hội.

Vào lúc ban đêm, ước hội hình ảnh liền xuất hiện ở một ít trang web bên trên.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 227: Cọ Nhiệt Độ

“Kinh bạo ![ Cướp biển vùng Caribbean ] nam nữ nhân vật chính Matthew - Horner cùng Keira - Knightley nhân hí sinh tình, trước mắt bị trảo sợ đến cùng nhau đi dạo phố, Matthew - Horner mua Tiffany Hắc Trân Châu vòng cổ đưa cho Keira - Knightley, làm đính ước tín vật......”

Yahoo giải trí mặt trên, dẫn đầu đâm ra này tin tức, hơn nữa xứng có đại lượng Matthew cùng Keira - Knightley thân mật đi dạo phố ảnh chụp.

Hôm nay hệ thống mạng phản ứng cực nhanh, xa xa vượt qua truyền thống báo chí tạp chí, hơi chậm một chút thời gian, một khác gia trang web đăng mặt khác cẩu tử quay chụp ảnh chụp, hơn nữa chi tiết giới thiệu Matthew cùng Keira - Knightley phim trung nhân vật chính là tình lữ quan hệ linh tinh .

Theo sau một đoạn thời gian bên trong, về Matthew cùng Keira - Knightley chuyện xấu, đi theo [ Cướp biển vùng Caribbean ] tuyên truyền, cũng không ngừng xuất hiện ở báo chí cùng mạng internet bên trên, bất quá hai người thủy chung không có làm ngay mặt đáp lại, cho dù là cùng nhau tham gia [ Cướp biển vùng Caribbean ] thông cáo, cũng dựa theo phía trước thiết lập hảo đường kính, nói hai người là phi thường tốt bằng hữu.

Thời gian tiến vào tháng tư phân, Matthew trừ phối hợp các loại tuyên truyền hâm nóng, còn riêng đi gặp chính mình luật sư Wilson, theo sau Wilson đúng hạn vì hắn đệ trình báo thuế đan.

Làm vạn thuế quốc gia, lão mĩ báo thuế phi thường phiền toái, báo thuế hệ thống cùng mỗi năm tháng tư mười lăm ngày, cũng chính là cái gọi là tax.day, nhất định là xú danh rõ ràng, mỗi người kêu đánh, đừng nói Matthew loại này ngoại lai hộ, tuyệt đại bộ phận người Mĩ cũng làm không rõ ràng, phương diện này phi thường ỷ lại vào chuyên nghiệp nhân sĩ.

Nghe nói quốc thuế cục tài vụ phần mềm phục vụ thương intuit công ty, mỗi năm đều sẽ tiêu phí xa xỉ phí dụng tại Washington du thuyết, ngăn cản Giản Minh báo thuế lưu trình mở rộng......

Lão mĩ cá nhân thuế thu nhập đều là ấn năm trình báo, dưới tình huống bình thường mỗi năm 4 nguyệt 15 ngày là thượng một năm cuối cùng trình báo ngày, hơn nữa cá nhân thuế thu nhập tại lão mĩ thuế thu chiếm so trung vượt qua một nửa, một khi bị thẩm tra trốn thuế lậu thuế, liền không là nộp bù đơn giản như vậy, có lộng không xong chuyện phiền toái.

Bất quá, cũng tồn tại tiêu phí lui thuế đẳng một loạt chính sách.

Dù sao Matthew là làm không rõ lắm, phương diện này đều giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ xử lý.

Mặt khác, Hollywood đại bộ phận ngôi sao đều sẽ tiến hành hợp pháp trốn thuế, phương diện này sự Matthew thuê kế toán viên cao cấp cũng tại cùng người đại diện Helen - Hermann bàn bạc, tối hành chi hữu hiệu phương thức chính là thành lập từ thiện ngân sách hội, nhưng cần chờ hắn có được càng lớn danh khí sau.

Hollywood kịch tổ cùng Thái Bình Dương bờ bên kia không giống nhau, Thái Bình Dương bờ bên kia rất nhiều ngôi sao thù lao, đều là kịch tổ thay giao nộp cá nhân thuế thu nhập sau thuế sau đoạt được, Hollywood kịch tổ sớm hình thành lệ thường, vô luận là hai ngàn vạn câu lạc bộ, vẫn là mặt khác mức thù lao, toàn bộ là trước thuế đoạt được, muốn nộp thuế, thỉnh tự hành trình báo.

Như vậy cũng có ưu việt, Hollywood diễn viên thù lao rất cao, nhưng tại tổng sản xuất dự toán trung chiếm so lại có thể khống chế tại một hợp lý trong phạm vi, do đó khiến kịch tổ có càng nhiều tài chính đầu nhập đến thực tế chế tác trong.

Thời gian dần dần tiến vào tháng năm, Bắc Mĩ điện ảnh thị trường lại một kỳ nghỉ hè kéo ra mở màn, các loại cùng điện ảnh tương quan tin tức tràn ngập tại hệ thống mạng cùng báo chí tạp chí bên trên, Matthew cùng Keira - Knightley chuyện xấu cũng tiến triển đến một tân giai đoạn.

Yahoo giải trí mới nhất công bố một tổ ảnh chụp trung, hai người cùng đi quan khán [ Matrix 2: Trọng trang ra trận ], đi ra thời điểm tay nắm tay, tựa hồ tọa thực luyến tình.

Giải trí bát quái chuyện xấu, nguyên bản chính là Phổ La đại chúng nghiệp dư sinh hoạt trọng yếu tạo thành bộ phận, hai người cũng dần dần hấp dẫn đến rất nhiều người chú ý.

Ngay cả Johnny - Depp cũng tại nhận phỏng vấn khi, nhắc tới Matthew cùng Keira - Knightley.

“Matthew cùng Keira tại kịch tổ khi quan hệ liền phi thường tốt.” Johnny - Depp tại nhận Yahoo giải trí phỏng vấn khi nói như vậy,“Bọn họ hai đi đến cùng nhau, chẳng lẽ không thích hợp sao? Nếu đây là thật, ta sẽ chúc phúc bọn họ.”

Lại là một phong cảnh như họa buổi chiều, Matthew cùng Keira - Knightley cùng nhau đi vào Los Angeles Lakers đội Staples sân bóng, quan khán Los Angeles Lakers đội đối trận San Antonio Spurs đội tây bộ vòng bán kết.

Trước thi đấu một tuần, Helen - Hermann mới nhờ vào quan hệ lấy đến Staples sân bóng Hollywood các ngôi sao thường xuyên tọa vị trí cầu phiếu, chỗ đó là thi đấu tạm dừng khi máy quay phim trọng điểm chiếu cố khu vực, hơn nữa làm thân ở Los Angeles nba cường đội, Los Angeles Lakers đội có được phần đông hảo đến tinh ngôi sao ủng hộ.

Matthew cùng Keira - Knightley ngồi ở hàng thứ hai, bên cạnh vị trí tạm thời không, bất quá ở bên trái không đến mười chỗ ngồi ngoài, Matthew thấy được không thiếu tiếng tăm lừng lẫy nhân vật.

Còn không có mập ra đến có thể áp trầm tàu Titanic Leonardo - DiCaprio, đang cùng bạn gái Gisele - Bündchen tại thân mật trò chuyện; Ngay phía trước vị trí là vừa mới lấy đến Oscar ảnh đế không lâu Denzel - Washington; Cách đó không xa vĩnh viễn mang theo một chiếc kính đen là Jack - Nicholson; Hai ngồi ở cùng nhau tóc vàng nữ lang tựa hồ là Drew - Barrymore cùng Cameron - Diaz......

Xem xem chung quanh, Matthew chỉ có thể thầm than, hắn cùng Keira - Knightley có thể xem như không có danh khí tiểu diễn viên .

Bất quá này cũng tại đoán trước trong, bởi vì hai người xuất hiện ở nơi này, chính là lại đây cọ nhiệt độ , đại bài ngôi sao càng nhiều, thi đấu cùng trực tiếp trung, màn ảnh cấp đến bên này số lần cũng sẽ càng nhiều.

Hắn cùng Keira - Knightley gần nhất chuyện xấu bởi vì có Disney cùng kịch tổ ở sau lưng phát lực quan hệ, sao tương đương nhiệt, xuất hiện ở nơi này, theo sau khẳng định lại có thể chế tạo một đống tin tức.

Trên sân bóng cầu thủ đang làm nóng người, Matthew nhận thức chỉ có đại cá mập O'Neal cùng Kobe - Bryant, hôm nay Los Angeles lớn nhỏ báo chí bên trên, thường xuyên có thể nhìn thấy bọn họ thân ảnh.

Về phần San Antonio Spurs đội bên kia, hắn một cũng không nhận thức.

“Ngươi biết bóng rổ sao?” Bên cạnh Keira - Knightley hỏi.

“Không phải rất hiểu.” Matthew vừa lắc đầu, biên chỉ chỉ trên sân bóng tuyến,“Ta liền biết kia căn tuyến bên ngoài tiến cầu tính ba phần, tuyến trong vòng chính là hai phân .”

Keira - Knightley chu miệng,“Này ta cũng biết.”

Hai người đều là tiêu chuẩn bóng rổ manh, đi đến sân bóng là cọ nhiệt độ .

“Ngươi hảo, ta có thể đi qua sao?”

Một nghe vào tai rất thanh thúy nữ hài thanh âm, từ Matthew bên cạnh vang lên, Matthew lị nhanh chóng hướng phía sau lui chân, Keira - Knightley đồng dạng cũng trở về thu chân.

Tuy rằng nơi này là sân bóng ghế khách quý, chỗ ngồi tương đối rộng mở, nhưng xuất nhập cũng chưa nói tới nhiều phương diện.

“Cám ơn.”

Cái kia nữ hài nói một tiếng tạ, từ Matthew cùng Keira - Knightley trước người đi qua, ngồi xuống Keira - Knightley bên cạnh trên chỗ ngồi.

Matthew rất tự nhiên hướng bên kia nhìn thoáng qua, này nữ hài mặc tu thân quần bò cùng màu trắng T shirt, phác thảo ra cao gầy khêu gợi dáng người, một đầu màu nâu tóc dài phía dưới, là trương ngọt ngào thảo hỉ khuôn mặt, nàng làn da không tính bạch, thuộc về hỗn huyết chocolate sắc.

Này nữ hài thoạt nhìn có điểm nhìn quen mắt, Matthew xác định từng tại bộ điện ảnh nào đó bên trong từng nhìn đến, nhưng hẳn là không phải nhất tuyến ngôi sao, bằng không sẽ không ngay cả danh tự đều không nhớ rõ.

Nữ hài bộ dạng phi thường xinh đẹp, Keira - Knightley cũng nhiều nhìn vài lần.

Đại khái là chú ý tới Keira - Knightley, chocolate nữ hài cũng nhìn về bên này, nhận rõ Keira - Knightley gương mặt sau, chủ động nói,“Ngươi là...... Keira - Knightley?”

“Đúng vậy.” Keira - Knightley rất có người Anh phong phạm, lễ phép đáp lại nói,“Ngươi hảo, ta là Keira - Knightley.”

So với Keira - Knightley, chocolate nữ hài có vẻ càng thêm nhiệt tình, đồng dạng tự giới thiệu,“Ngươi hảo, ta là Jessica - Alba.”

Nói tới đây, nàng xem hướng Keira - Knightley bên kia, Matthew rất rõ ràng là cùng Keira - Knightley cùng nhau .

Keira - Knightley lại giới thiệu nói,“Đây là Matthew - Horner, bằng hữu của ta.”

“Ngươi hảo.” Matthew chủ động thò tay lại đây, Jessica - Alba ở trên tay hắn nhẹ nhàng nắm một chút,“Ngươi hảo, ta xem qua ngươi [ Vua Bọ Cạp ], phi thường phấn khích phim.”

Matthew không biết nàng đã diễn qua cái gì điện ảnh, đành phải nói,“Cám ơn.”

Jessica - Alba tên này, khiến hắn bao nhiêu nhớ lại một điểm, giống như từng xem qua [ Fantastic Four ] trung, ẩn hình nữ chính là Jessica - Alba đóng vai .

Nàng mặt khác tác phẩm, hắn thật sự là không nhớ rõ .

Thi đấu rất nhanh bắt đầu, Matthew nhìn một hồi, lực chú ý liền chuyển tới Keira - Knightley cùng Jessica - Alba trên người, hai người kia nữ hài vẫn ở nói chuyện phiếm, xác thực điểm đến nói, là làm Los Angeles Lakers đội fan bóng đá Jessica - Alba, đang vì Keira - Knightley kết hợp trên sân bóng tình huống, thuyết minh một ít bóng rổ quy tắc.

Keira - Knightley nhìn thấy máy quay phim màn ảnh chuyển tới được thời điểm, cũng sẽ cố ý cùng Matthew thì thầm vài câu, biểu hiện ra phi thường thân mật bộ dáng.

“Các ngươi hay không là tại kết giao?” Jessica - Alba hảo kỳ hỏi Keira - Knightley,“Gần nhất thật nhiều truyền thông đều tại sao các ngươi chuyện xấu.”

Keira - Knightley nhìn Matthew liếc nhìn, Matthew cho nàng sử một ánh mắt, Keira - Knightley chỉ là đối Jessica - Alba cười cười, cái gì cũng không có nói.

Matthew làm người vẫn là tương đối cẩn thận , ai biết Jessica - Alba là loại người nào?

Disney ảnh nghiệp,[ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ cùng hai người trù tính công ty đã thiết trí hảo kế hoạch, xác định chính thức đối ngoại công khai thời gian, hắn cùng Keira - Knightley sẽ tại 5 tháng cuối tháng, cũng chính là tuần tiếp theo, dắt tay đi lên Disney phát hành hoạt hình cự chế [ Finding Nemo ] thảm đỏ.

Xác thực điểm đến nói, bọn họ đây là muốn đi cọ Pixar phòng công tác nhiệt độ.

Tựa như hôm nay đến cọ Los Angeles Lakers đội nhiệt độ như vậy, Matthew cùng Keira - Knightley không ngừng tuôn ra chuyện xấu trung, cũng không phải đơn giản áp đường cái đi dạo phố mua sắm cùng vui chơi giải trí đơn giản như vậy, nói như vậy truyền thông cùng đại chúng rất nhanh liền sẽ phiền chán , gần nhất trong khoảng thời gian này, phàm là Los Angeles phụ cận có nhiệt điểm sự kiện, hiện trường đều sẽ xuất hiện bọn họ thân ảnh, vừa không khiến truyền thông đại chúng quên bọn họ, còn có thể cọ một chút nhiệt độ.

Cả tràng thi đấu, trừ cùng Keira - Knightley show ân ái, Matthew tinh lực hoàn toàn liền không đặt ở xem cầu bên trên, toàn trường thi đấu sau khi kết thúc, cũng là nhìn trên màn hình lớn điểm số, mới biết được Los Angeles Lakers đội thua cầu .

Cùng ủ rũ Los Angeles Lakers đội fan bóng đá Jessica - Alba bất đồng, thi đấu vừa chấm dứt, Matthew cùng Keira - Knightley liền rời đi sân bóng, chuẩn bị đi cọ xuống một nhiệt điểm.

Bất quá, cọ nhiệt điểm phía trước, hắn tiếp đến Sean - Daniel đưa đến trù tính công ty kịch bản.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 228: Nhận Lời Mời

Thiên Sứ trù tính công ty, Helen - Hermann trong văn phòng.

Matthew ngồi ở trước bàn làm việc trên một cái ghế, chăm chú lật xem Sean - Daniel ngày hôm qua buổi chiều chuyên môn đưa tới được kịch bản, kịch bản không tính hậu, chỉ có một trăm đến trang, làm đơn giản sáng tỏ phim thương mại kịch bản, lấy hắn hiện tại đọc trình độ, đọc hiểu là kiện phi thường thoải mái sự tình.

Tuy rằng là một bộ phục chế phim, nhưng Sean - Daniel lúc trước theo như lời không giả, kịch tổ tại lặp lại mài đánh kịch tình, ba tháng trung tuần thời điểm, hắn kịch tổ liền có kịch bản kết cấu cùng thiết lập, hiện tại đều đến cuối tháng năm, mới cầm ra kịch bản sơ thảo, này đối Hollywood công nghiệp lưu thủy tuyến hình thức đến nói, hiệu suất xem như thấp .

Căn cứ Helen - Hermann thuyết pháp, sở dĩ hiệu suất thấp, cũng không phải kịch tổ không như mong muốn, mà là Sean - Daniel để người lặp lại mài đánh kịch bản, lấy cầu càng phù hợp Matthew hí lộ.

Sean - Daniel làm như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản, tháng năm thời điểm, Disney ảnh nghiệp liên tiếp vi [ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] cử hành mấy trường thử chiếu, thử chiếu tại trong giới truyền lưu phạm vi rất rộng, danh tiếng bạo bằng, đặc biệt là đối với hai đại nam chính Johnny - Depp cùng Matthew đánh giá, tại thương nghiệp điện ảnh trung dứt khoát hảo đến không thể lại hảo.

Thậm chí, Disney ảnh nghiệp đã đem tục tập đề lên nhật trình, chỉ chờ [ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] tuần đầu box office bùng nổ, liền sẽ đối ngoại tuyên bố tin tức này.

Matthew đối với Sean - Daniel thực hiện rất lý giải, đặc biệt là gần nhất cùng Keira - Knightley không ngừng cọ nhiệt độ sau, Hollywood chính là như vậy, ngươi cọ của ta nhiệt độ, ta cọ của ngươi nhiệt độ, chỉ cần có thể cùng nổi danh phát tài, này mấy đều là việc nhỏ.

Helen - Hermann ngồi ở chính mình trên ghế làm việc, cũng tại lật xem một khác phân kịch bản, kịch bản tối hôm qua nàng liền đại khái lật xem qua, một lần này nhìn xem càng thêm cẩn thận.

Thay kì hạ diễn viên chọn lựa cùng tranh thủ công tác, là giải trí người đại diện cơ bản nhất năng lực.

Matthew lật xem tốc độ cũng không mau, gặp được một ít cảm giác không sai vai diễn, còn sẽ tại chính mình trong đầu xây dựng cảnh tượng, tiếp cận một buổi sáng thời gian trôi qua, chỉ có một trăm đến trang lại văn tự tương đối thưa thớt kịch bản, hắn mới lật xem hai phần ba.

Thẳng thắn giảng, đối với kịch bản tốt xấu, hắn không có chân chính khái niệm cùng phán đoán năng lực.

Hắn qua lại biểu diễn phim, đại khái có thể chia làm hai loại.

Một loại là làm lâm thời diễn viên cùng phổ thông diễn viên khi biểu diễn phim, khi đó không có bất cứ danh khí, cũng không có bất cứ tư bản, thuộc về có cơ hội liền thượng, trước tiên ở phim trung lộ lộ mặt, tận lực hỗn nhìn quen mắt, đồng thời lại kiếm điểm sinh hoạt phí.

Này thời kỳ căn bản không phải hắn chọn kịch tổ cùng kịch bản, vừa lúc trái lại, là đối phương chọn hắn.

Sau này có danh khí, đặc biệt là nghĩ mọi biện pháp lấy đến [ Cướp biển vùng Caribbean ] trung Will - Turner nhân vật này, cùng chọn kịch bản phán đoán năng lực mao quan hệ không một điểm, hoàn toàn là tại tác tệ.

Đồng dạng, phục chế [ Dawn of the Dead ] không có trực tiếp cự tuyệt điệu Sean - Daniel cùng Zack Snyder, cũng là bởi vì Zack Snyder từng hiển hách thanh danh.

Một từ quảng cáo giới chuyển hình đến giới điện ảnh tân nhân đạo diễn, sau này trở thành nghiệp nội nhất tuyến phim thương mại đạo diễn, đệ nhất bộ tác phẩm khẳng định không phải ăn hành hóa.

Đây là Matthew đối với kịch bản cùng hạng mục trực tiếp nhất phán đoán.

Lăn lộn này vài năm Hollywood, hắn biết rõ, một bộ điện ảnh thành công hay không, kịch bản chỉ là phần đông điều kiện trung một, hạng mục khởi xướng nhân, người sản xuất cùng đạo diễn xa so kịch bản càng thêm trọng yếu, kịch bản tại xuất sắc người sản xuất cùng đạo diễn trong tay biến thành box office đại bạo phim, kinh tài tuyệt diễm kịch bản cuối cùng biến thành phim dở ví dụ, tại qua lại Hollywood trên lịch sử, thật sự là nhiều lắm.

Matthew lật xem qua [ Dawn of the Dead ] kịch bản, xác định kịch bản phù hợp Hollywood công nghiệp lưu thủy tuyến nhất quán tiêu chuẩn, cũng không suy nghĩ đến cùng là hảo vẫn là xấu, trước tiên ở trong đầu bày ra này hạng mục ưu thế điều kiện.

[ Dawn of the Dead ] khởi xướng nhân hòa chế tác người là Sean - Daniel, đạo diễn là Zack Snyder, công ty sản xuất phim cùng phát hành công ty đều là Universal ảnh nghiệp......

Liền cùng lần đầu tiên tiếp xúc khi như vậy, Matthew phán đoán rất đơn giản, đây là một phi thường phi thường đáng tin tổ hợp.

Xác định này mấy, lại cân nhắc kịch bản sự tình cũng không muộn.

Toàn bộ kịch bản câu đầu tiên, cấp Matthew lưu lại khắc sâu ấn tượng -- Địa Ngục bên trong phòng đã mãn, vì thế, tử vong trèo lên nhân gian......

Này trong kịch bản nam chính, thiết lập thành một danh cường hãn swat thành viên, tại một lần chấp hành nhiệm vụ trong lúc, ôn dịch đột nhiên bùng nổ, dựa vào cường hãn thân thủ còn sống, trên đường cứu tuổi trẻ xinh đẹp nữ chính, sau đó đi tới làm điện ảnh chủ yếu nơi sân trung tâm thương nghiệp.

Nam chính có đại lượng động tác hí, hình thể, bề ngoài cùng thân thủ thiết lập cơ bản đều là đến từ hắn, tỷ như vị này swat đội viên là vị cuồng nhiệt tự do vật lộn đam mê giả đợi đã (vân vân), xác thực điểm đến nói, nam chính có thể đối phó không tính đặc biệt nhiều tang thi.

Từ Matthew phán đoán đến nói, này nam chính vẫn là lấy đùa giỡn khốc cùng bán thân thủ làm chủ yếu bán điểm, so với hắn quá khứ nhân vật, bán điểm chủ yếu gia tăng một phương diện, đó chính là huyết tinh trình độ.

Dùng trong kịch bản Zack Snyder chú thích lời đến nói, muốn người xem hưởng thụ đến nam chính điên cuồng giết hại tang thi cái loại này khoái cảm !

Trừ đó ra, nam chính còn cùng nữ chính, có lẽ dùng đệ nhất nữ phụ đến hình dung càng thêm thích hợp, có một đoạn diễn cảm tình, hơn nữa chừng mực sẽ tương đối đại, chung quy này khẳng định là một bộ r cấp phiến, đại xích độ tiết mục không cần quá mức kiêng dè.

Cuối cùng điện ảnh thành phiến khó mà nói, nhưng từ kịch bản miêu tả trung, này xác thật rất thích hợp hắn hí lộ, hơn nữa liên tiếp biểu diễn cổ trang động tác nhân vật sau, một hiện đại nhân vật, cũng có lợi cho hắn mở rộng hí lộ.

Cứ việc còn hạn chế tại phim hành động phạm trù bên trong, lại thoát ly cổ trang này một tương đối nhỏ hẹp phạm trù, hơn nữa phim hành động phát triển không gian đối với hắn hiện tại đến nói, đầy đủ rộng lớn,

Nếu này bộ phim thành công, hắn hoàn toàn có thể thuận thế đi tiếp hiện đại động tác hí, tạm thời thoát ly cổ trang phim hành động này một loại hình.

Nghĩ đến đây, Matthew khép lại kịch bản, đặt ở Helen - Hermann trên bàn công tác, Helen - Hermann ngẩng đầu nhìn xem Matthew, cũng khép lại kịch bản đặt ở trên bàn công tác.

Helen - Hermann nâng kính mắt, hỏi,“Có cái gì ý tưởng.”

Matthew cũng không che giấu, nói thẳng,“Ta cảm giác, có thể kế tiếp.”

Helen - Hermann không có lập tức mở miệng, ngón tay nhẹ nhàng điểm ghế dựa tay vịn, tựa hồ đang tự hỏi.

“Ngươi đâu?” Matthew hỏi,“Helen, suy nghĩ của ngươi đâu?”

Helen - Hermann đứng lên, đi qua đi lại vài bước, nói,“Nhân vật xác thật rất thích hợp ngươi, Sean không có nuốt lời, nam chính cơ hồ là lấy ngươi làm khuôn mẫu thiết lập , chỉ cần đạo diễn có thể có Gore - Verbinski một nửa tiêu chuẩn, ta không chút nghi ngờ ngươi có thể để cho nhân vật này xuất sắc.”

Matthew biết lời của nàng còn không có thuyết pháp hoàn, không có nói tiếp, tiếp tục nghe nàng nói.

“Này hạng mục ưu thế cùng hoàn cảnh xấu, ta lần trước đã đối với ngươi phân tích thực rõ ràng .” Helen - Hermann hai tay ôm ngực, nói,“Ta cho rằng, có phong hiểm, nhưng đáng giá tiếp.”

Nàng ngồi trở lại trên ghế làm việc,“Hollywood không có không tồn tại phiêu lưu điện ảnh.”

Matthew đối với này cầm giống nhau ý kiến, nghĩ ra diễn điện ảnh lại không gánh vác phiêu lưu, kia đừng đi tranh đoạt nam chính, vĩnh viễn biểu diễn người qua đường bàn tiểu nhân vật hảo, cam đoan không có bất luận kẻ nào cùng bất cứ công ty đem phim thất bại trách nhiệm ấn đến trên đầu.

Helen - Hermann còn nói thêm,“Sean tuyển quay chụp thời gian cũng thích hợp, tám tháng trung đến chín tháng quay chụp, nếu [ Cướp biển vùng Caribbean ] thành công, ngươi sẽ danh khí đại trướng, lúc này lại tiếp chụp tân tác phẩm, vô luận là đối với ngươi, vẫn là đối phim, đều có giúp ích !”

Matthew gật đầu, cũng không lại chần chờ, nói,“Ngươi cùng Sean tiếp xúc đi.”

Đàm phán sự tình đương nhiên muốn do người đại diện đi làm.

Helen - Hermann lại vẫy tay,“Hiện tại thời gian không thích hợp, chính thức đàm phán, chúng ta nhất định phải đẳng [ Cướp biển vùng Caribbean ] phát hành sau lại bắt đầu.”

Matthew minh bạch, như vậy tài năng vì chính mình tranh thủ lớn nhất lợi ích, nếu hiện tại liền đàm, hắn chỉ là tam lưu tiểu minh tinh, thù lao căn bản không có khả năng cao.

“Như vậy, ngươi đối kịch bản đề mấy điểm nghi hoặc cùng bất mãn địa phương.” Helen - Hermann đã đang suy xét như thế nào hướng phía sau tha ,“Ta đi cùng Sean thương lượng, sửa chữa kịch bản cần thời gian.”

Nàng cười cười, nói,“Ta cảm giác, Sean cũng biết chúng ta không có khả năng tại [ Cướp biển vùng Caribbean ] trước lúc công chiếu ký ước, hắn khả năng cũng đang đợi.”

“Loại này khả năng tính rất lớn.” Matthew cũng như vậy cho rằng.

Nếu [ Cướp biển vùng Caribbean ] phát hành sau thành công, hợp tác tự nhiên hết thảy thuận lợi; Nếu là thất bại mà nói, Sean - Daniel phía trước nói lời nói, e đều phải trở thành phế thải , này nam chính nói không chừng đều sẽ bị bỏ.

Hollywood phủ quyết kịch bản, sửa đổi kịch bản luôn luôn đều không là cái gì cùng lắm thì sự.

Matthew cùng Helen - Hermann thương định này hạng mục sau, lại nghĩ tới một sự kiện,“Quay chụp thời gian hay không sẽ cùng Jerry - Bruckheimer cái kia về độc lập hạng mục xung đột?”

“Sẽ không !” Helen - Hermann chi tiết nói,“Jerry - Bruckheimer gặp dung tư phương diện vấn đề, này mấy tháng hắn chung quanh kéo đầu tư, trước mắt vừa giải quyết [ Arthur vương ] trước dự toán, một cái khác hạng mục còn gặp phải mấy ngàn vạn dollar tài chính chỗ hổng, Disney ảnh nghiệp vốn lưu động khẩn trương, hắn bây giờ còn không có tìm đến thích hợp đầu tư nhân, khả năng muốn tha một đoạn thời gian, ta phỏng chừng đầu năm sau có thể mở chụp đã không sai rồi.”

“Không có thích hợp đầu tư nhân?” Matthew bỗng nhiên cảm giác này khả năng đối với chính mình hữu dụng, bất quá không có nghĩ lại, lại hỏi,“Này hạng mục nội dung đâu?”

“Nghe nói kịch bản không có bất cứ khẩn trương.” Helen - Hermann lắc đầu,“Nội dung cụ thể ta còn không có thám thính đến, có tin tức ta sẽ thông tri ngươi.”

Nàng bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện,“Đúng, Keira - Knightley đã đáp ứng biểu diễn [ Arthur vương ] nữ chính . Jerry - Bruckheimer hỏi thăm qua ta nam chính sự, ta lấy [ Dawn of the Dead ] này hạng mục làm lý do, uyển cự hắn.”

“Keira tiếp được [ Arthur vương ] nữ chính?” Matthew khẽ nhíu mày.

Có phải hay không muốn khuyên một chút Keira - Knightley, chung quy này bộ phim từ hắn phân tích đến xem, thuộc về vương cùng đại đế hệ liệt, ăn hành khả năng lớn hơn thành công tỷ lệ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 229: Tăng Tốc Tiến Độ

Tính lên, hắn cùng Keira - Knightley quan hệ cũng không sai, qua đi khuyên nàng vài câu hảo, nếu nàng không đồng ý, Matthew cũng không có biện pháp, chung quy hắn vừa không là Keira - Knightley thân nhân, cũng không phải nàng người đại diện, nói nhiều mà nói, e chỉ biết rước lấy oán giận.

Không phải mỗi người đều giống hắn như vậy, Jerry - Bruckheimer bảng hiệu vàng, hiện tại dị thường lóe sáng.

Matthew cũng chỉ có thể thử một chút.

Lại nói, hắn nhớ rõ cũng không rõ ràng, này bộ [ Arthur vương ] là một bộ thành công tác phẩm cũng nói không chừng đâu.

Hàn huyên hội Jerry - Bruckheimer tân hạng mục, Matthew cùng Helen - Hermann đề tài lại chuyển tới hắn cùng với Keira - Knightley này phân giả luyến tình mặt trên.

“Kịch tổ cùng Disney cùng Pixar phòng công tác chào hỏi, loại sự tình này đối phim sẽ không sinh ra phản đối ảnh hưởng.” Helen - Hermann nói mới nhất tiến triển,“Bọn họ bên kia không có ý kiến.”

Matthew gật đầu,“Là tốt rồi.”

Helen - Hermann còn nói thêm,“Ngày hôm qua buổi sáng ta cùng James - Bernst cùng kịch tổ tin tức quan Anderson - Martinez nói chuyện một lần, kế hoạch có một chút thay đổi, kịch tổ yêu cầu các ngươi nhanh hơn tiến độ.”

“Nhanh hơn tiến độ?” Matthew không quá minh bạch,“Như thế nào nhanh hơn tiến độ.”

“Không chỉ là tại trên thảm đỏ nắm tay !” Helen - Hermann giải thích nói,“Kịch tổ sẽ ở truyền thông chụp ảnh khu an bài chuyên gia tạo thế, ngươi cùng Keira - Knightley lần đầu công khai hôn môi, cũng muốn đặt ở lần này trên thảm đỏ.”

Matthew nói thẳng,“Ta không có vấn đề.” Hắn nghĩ nghĩ, hỏi,“Keira bên kia đâu? Câu thông qua?”

Helen - Hermann gật đầu,“Keira - Knightley bên kia cũng không có vấn đề.” Nàng tiếp tục đề tài vừa rồi,“Phía trước kế hoạch đều có trên trình độ nhất định điều chỉnh,[ Cướp biển vùng Caribbean ] tại mấy trường thử chiếu trung danh tiếng không sai, này đối tiền kỳ tuyên truyền có lợi, kịch tổ đem kế hoạch tiến hành sau duyên.“

Nàng bưng lên chén nước, uống một ngụm, còn nói thêm,“Các ngươi ở chung thời gian lui về phía sau, Keira - Knightley chuyển vào nhà ngươi trung kế hoạch đẩy về sau một tuần, đẳng phim thủ cuối tuần qua đi lại chấp hành.”

“Ta không thành vấn đề.” Matthew rất có tự mình hiểu lấy, phương diện này lấy phối hợp kịch tổ cùng người đại diện chế định kế hoạch làm chủ,“Cụ thể thời gian các ngươi thông tri ta là được.”

Hắn hỏi là quan tâm một cái khác vấn đề,“Chia tay đâu? Lúc nào chia tay?”

Loại này giả luyến tình xác thật đối tuyên truyền hâm nóng có lợi, nhưng cũng hạn chế nào đó phương diện tự do, hắn nhưng không tưởng trường kỳ chấp hành đi xuống.

“Đẳng qua đầu tháng chín......” Helen - Hermann lúc ấy liền suy xét phương diện này tình huống,“Chúng ta tìm một thích hợp cơ hội, lại tìm một thích hợp lấy cớ, khiến ngươi cùng Keira - Knightley chia tay.”

Này cũng phù hợp trong giới bình thường tình huống, nhân hí sinh tình cảm tình, thường thường đến nhanh, đi cũng nhanh.

Hollywood phân phân hợp hợp thật sự là nhiều lắm.

Helen - Hermann mà nói còn không có hoàn,“[ Cướp biển vùng Caribbean ] thành công mà nói, rất có khả năng sẽ quay chụp tục tập, Anderson - Martinez có đề nghị, nếu đến lúc đó các ngươi không có kết giao đối tượng, có thể lại lắp ráp một lần.”

“Này......” Matthew đối với Hollywood tuyên truyền vô sỉ trình độ, lại có mới tinh nhận thức,“Này vẫn là đến thời điểm nói sau đi.”

So với này mấy, hắn thực ra càng quan tâm Helen - Hermann nói lên Jerry - Bruckheimer gặp phải tài chính chỗ hổng vấn đề.

Kết thúc cùng Helen - Hermann trò chuyện, Matthew đi Thiên Sứ trù tính công ty tầng một phòng giải trí, cầm lấy can đánh bóng, một người chơi bóng bàn, vừa đánh vừa cẩn thận tự hỏi lên đến, Jerry - Bruckheimer dùng mấy tháng thời gian, mới thông qua dung tư giải quyết [ Arthur vương ] tài chính vấn đề, tạm thời đem một cái khác hạng mục thôi sau, khẳng định là trong lúc nhất thời tìm không thấy tài chính nơi phát ra, Disney ảnh nghiệp lại không có tài chính rót vào.

Lúc này sẽ không là đột phá khẩu?

Đáng tiếc, đến hiện tại cũng không biết này hạng mục nội dung cụ thể là cái gì, vạn nhất là không thích hợp đề tài loại hình, hiện tại nhiều làm chẳng phải là vô dụng công?

Matthew hạ quyết định, vẫn là đợi đợi lại xem.

Bất quá, cũng có thể thoáng làm điểm chuẩn bị, hắn nhận thức một rất có tài chính, cũng tưởng hướng điện ảnh nghiệp phương diện phát triển kẻ có tiền.

Fox - Sherman đến hiện tại cũng chỉ đầu tư Lakeshore Entertainment công ty [ Underworld ] một hạng mục, này thuộc về nhị tuyến công ty tiểu hạng mục, phía trước Neborah nói với hắn qua, Fox - Sherman muốn cùng Hollywood lục đại công ty cao nhất đại hạng mục hợp tác, đáng tiếc không có thích hợp bậc thang cùng phương pháp.

Tại Bắc Mĩ, rất nhiều đầu tư không phải tùy tiện vung chi phiếu, đối phương liền sẽ ngóng trông nhận .

Matthew tuy rằng đối đầu tư không biết gì cả, nhưng trải qua này vài năm, cũng biết nhận đầu tư nhân, đồng dạng sẽ chọn đầu tư giả.

Liền là không biết Fox - Sherman có hay không như vậy thực lực.

Hắn lập tức lấy di động ra, gọi cho Neborah dãy số, bên kia lại không người chuyển được, phỏng chừng Neborah đang tại trong phòng tập thể thao vội vàng dạy học viên.

Matthew cầm lấy can đánh bóng, tiếp tục tự tiêu khiển tự nhạc, đánh hơn mười phút, di động vang lên, Neborah gọi cho trở về.

“Có chuyện sao, Matthew?” Neborah trực tiếp hỏi.

“Xác thật có chuyện.” Matthew cùng hắn quan hệ rất tốt, cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp hỏi,“Ngươi đối Fox - Sherman này người hiểu nhiều sao?”

Điện thoại bên kia Neborah nói,“Ta phía trước làm qua hắn kiện thân giáo luyện, lý giải mà nói muốn xem phương diện nào.”

Matthew nghĩ nghĩ, hỏi,“Tài lực, hắn đại khái có thể điều động bao nhiêu tài chính?”

“Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng.” Neborah bên kia trầm mặc một hồi, mới có thanh âm truyền lại đây,“Hắn có lần theo ta nói qua, lần này đi đến Hollywood chính là đầu tư gây dựng sự nghiệp , trong tay có rất đại một bút tiền, tưởng đầu tư lục đại công ty cao nhất đại hạng mục......”

Nghe Neborah mà nói, Matthew càng ngày càng cảm giác, này có lẽ là một không sai biện pháp.

“Cám ơn ngươi, Neborah.” Matthew nói,“Ta ngày mai buổi chiều đi hội sở, đến lúc đó ta mời khách.”

Cắt đứt điện thoại, hắn nghĩ việc này có phải hay không muốn thông tri Helen - Hermann, bất quá suy xét một hồi, đẳng Jerry - Bruckheimer này hạng mục có cụ thể tin tức, lại nói cũng không muộn.

Hắn nhìn nhìn thời gian, cấp Keira - Knightley đánh điện thoại, ước định tại nàng vào ở Beverly Hills Tứ Quý khách sạn phía dưới quán cà phê gặp mặt.

Matthew rời đi Thiên Sứ trù tính công ty, trực tiếp đi Beverly Hills, rất nhanh tại Tứ Quý khách sạn quán cà phê bên trong gặp được Keira - Knightley.

“Ngươi tìm ta có việc?” Keira - Knightley hỏi.

“Ta vừa từ người đại diện chỗ đó nghe nói,” Matthew nói thẳng,“Ngươi tiếp được [ Arthur vương ] nữ chính?”

Keira - Knightley gật đầu,“Đúng vậy !” Nàng tiếp còn nói thêm,“Nguyên bản Jerry - Bruckheimer cố ý để người biểu diễn nam chính, nhưng của ngươi người đại diện cự tuyệt , nàng nói ngươi đã có tân công tác.”

“Ân, một bộ tiểu chế tác nam chính.” Matthew không có cẩn thận nói, ngược lại hỏi,“[ Arthur vương ] lúc nào bắt đầu quay chụp?”

“Chín tháng tả hữu đi.” Keira - Knightley tựa hồ có điểm tiếc hận,“Đáng tiếc chúng ta không thể cùng nhau quay chụp .”

Matthew có chút không biết nên như thế nào mở miệng, đông lạp tây xả một hồi lâu, mới nói,“Keira, nói cho ngươi một bí mật.”

Keira - Knightley rất có giác ngộ,“Nói đi, ta sẽ vì ngươi bảo mật , của ta danh dự so ngươi hảo nhiều.”

Lời này khiến Matthew có điểm xấu hổ, bất quá hắn da mặt đủ dày, tiếp tục nói,“Thực ra ta khiến người đại diện cự tuyệt [ Arthur vương ] nam chính, không phải bởi vì tiếp đến tân công tác, mà là sợ liên tục biểu diễn đồng dạng loại hình cổ trang nhân vật, sẽ bị hạn chế hí lộ.”

“Rất có đạo lý !” Keira - Knightley nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng tán đồng loại này cái nhìn,“Ngươi thành danh nhân vật là Vua Bọ Cạp, hiện tại lại có Will - Turner, kế tiếp tái xuất diễn Arthur vương, rất dễ dàng cho người ta một loại ngươi chỉ có thể diễn cổ trang kẻ cơ bắp ảo giác.”

Matthew nhắc nhở nói,“Ngươi liền không lo lắng sao?”

“Ta đây mới là thứ hai cổ trang nhân vật, lo lắng này làm cái gì?” Keira - Knightley tùy tiện nói,“Liền tính lo lắng cũng đã muộn, ta đã cùng [ Arthur vương ] kịch tổ chính thức ký hợp đồng, không có chính đáng lý do bội ước mà nói, sẽ thực phiền toái .”

Nghe nàng như vậy vừa nói, Matthew cũng minh bạch, lại tiếp tục nói tiếp cũng vô dụng , Keira - Knightley đều cùng kịch tổ ký hợp đồng.

Bất quá thử ngẫm lại, có [ Cướp biển vùng Caribbean ] hệ liệt đặt nền tảng, Keira - Knightley cũng sẽ không bởi vì một bộ phim ăn hành liền xong đời, hắn nhớ rõ Keira - Knightley biểu diễn [ Cướp biển vùng Caribbean ] ba bộ khúc, mặt sau thế nào, liền không là rất rõ ràng .

Phỏng chừng cùng rất nhiều nữ diễn viên như vậy, trên thương nghiệp thành danh , bị truyền thông cùng nhà bình luận một trận lừa dối, triệt để buông tay thương nghiệp phim, chạy đến độc lập trong giới đi tôi luyện kỹ xảo biểu diễn .

Đại bộ phận nữ diễn viên không phải đều là như vậy sao?

Hai người nói hội khác, đề tài chuyển dời đến hai người ngày sau cái gọi là ở chung đi lên.

Keira - Knightley hỏi,“Của ta phòng ngươi thu thập không có?”

“Còn không có.” Matthew thuê phòng ở bên trong, có vài phòng ngủ, bất quá trừ hắn cư trụ cùng sung làm thư phòng bên ngoài, còn lại đều dùng đến làm tạp vật gian ,“Ngươi yên tâm, ngươi chuyển vào đến phía trước, ta nhất định thu thập sạch sẽ, mua hoàn toàn mới gia cụ.”

“Tốt nhất mau một chút.” Keira - Knightley lại dặn dò nói,“Nhớ rõ đem cửa phòng ngủ dỡ xuống.”

Matthew ngẩn người, làm không rõ Keira - Knightley muốn làm cái gì, nói,“Dỡ cửa làm cái gì? Ngươi sẽ không muốn câu dẫn ta đi?”

“Ngươi đi chết đi !” Keira - Knightley trừng mắt nhìn Matthew liếc nhìn,“Ta sẽ liên hệ cửa phòng trộm công ty đi gia trang nhất phiến rắn chắc tân môn !”

Nàng hừ lạnh một tiếng,“Ta đối với ngươi không yên lòng !”

Matthew học nàng bộ dáng hừ một tiếng,“Đối với ta ngươi còn không yên tâm? Keira, ngươi người này quá đa nghi, rất không hiểu được cái gì gọi là tín nhiệm .” Hắn xòe tay, phân biệt nói,“Kết giao trong khoảng thời gian này, ta đối với ngươi làm qua bất cứ quá phận sự sao?”

Keira - Knightley cắn môi, giống như...... Xác thật không có a.

“Thời gian không sớm , ta trở về cho ngươi dỡ cửa.” Matthew đứng lên,“Nhớ rõ, từ Thụy Sĩ đặt mua nhất phiến kim khố cấp bậc lối thoát hiểm.”

Hắn xoay người chuẩn bị đi điểm, bỗng nhiên nhớ tới rất nhanh liền đến [ Finding Nemo ] lần đầu , nhắc nhở nói,“Keira, cuối tuần lần đầu xuyên xinh đẹp một điểm.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 230: Diễn Kỹ Đại Bạo Phát

Thảm đỏ hai bên fan điện ảnh hội tụ, truyền thông phóng viên thiểm tắt đèn chiếu sáng nửa bầu trời, từ mái nhà buông xuống bức áp phích khổng lồ chọc người chú mục, trong đó cự đại cá mập lộ ra cười dữ tợn, tựa hồ tùy thời đều có thể nuốt mất trước mặt hai con cá nhỏ.

Hôm nay lần đầu thức trên thảm đỏ nhân vật chính, không phải bất cứ ngôi sao, mà là Woody cao bồi, Buzz Lightyear, con kiến Fuery, mao quái Sullivan cùng mắt to Mike đẳng liên can hoạt hình đám nhân vật chính.

Ai đều biết, Walt Disney bản bộ hoạt hình điện ảnh xuống dốc , Disney hoạt hình này vài năm vẫn dựa vào Pixar phòng công tác tại chống đỡ bãi, Pixar phòng công tác cường hãn cũng không thể nghi ngờ, hôm nay tuyệt đối là máy tính hoạt hình cột mốc như vậy tồn tại.

Một chiếc màu đen Benz xe hơi dừng ở thảm đỏ lối vào, mười mấy nhiếp ảnh phóng viên lập tức xông tới.

Cửa xe mở ra, Matthew dẫn đầu xuống xe, quay đầu từ trong xe dắt xuống Keira - Knightley.

“Bọn họ hai như thế nào cùng nhau đến.” Có phóng viên trong lòng buồn bực,“Chẳng lẽ trên truyền thông hâm nóng đều là thật ?”

Phóng viên đều là chút tin tức phá lệ linh thông nhân, như thế nào sẽ không biết gần nhất bị báo chí cùng một ít trang web sao lửa nóng hai người kia.

Matthew nắm Keira - Knightley xuống xe, theo sau hai người cùng nhau đối mặt phóng viên máy ảnh màn ảnh, thiểm tắt đèn sáng lên quang mang, chiếu sáng bọn họ khuôn mặt.

Vô luận là Matthew, vẫn là Keira - Knightley, sớm đều thích ứng .

Hai người hôm nay trang điểm, không thể nghi ngờ đều phi thường ăn ảnh, Matthew một thân màu đen lễ phục, tu thân thiết kế vừa đúng đột xuất dáng người, trên mặt thủy chung treo khéo léo tươi cười, chụp hoàn [ Cướp biển vùng Caribbean ] vẫn không cắt đi tóc, chỉnh tề phi tại sau đầu, làm nổi bật cả người càng hiển cuồng dã.

Keira - Knightley tạo hình lấy đột xuất tự thân England cổ điển khí chất làm chủ, màu trắng bạc trưởng khoản lễ phục dạ hội cùng Matthew màu đen hình thành rõ ràng đối lập cùng bù đắp, khoanh lên tóc cũng đột xuất tự thân khí chất.

Nhìn thấy Matthew cùng Keira - Knightley xuống xe, thảm đỏ hai bên fan điện ảnh đột nhiên phát ra một trận tiếng hô, còn có vô số người đối với bên này quát to vẫy tay, tựa hồ bọn họ hai là nhất tuyến đại minh tinh như vậy.

Không có biện pháp, thế giới này chính là như thế, tuấn nam mỹ nhân tổng có thể được đến đặc thù đãi ngộ.

So với đã đi qua thảm đỏ mặt khác khách quý, tỷ như Pixar phòng công tác Can Tương cùng hoạt hình nhân vật vài vị phối âm diễn viên, Matthew cùng Keira - Knightley tuyệt đối là đêm nay thảm đỏ nhan trị đảm đương.

Hai người này đen trắng phối màu cho người cường liệt ám chỉ, đã có từng nhìn đến tương quan bát quái fan điện ảnh bắt đầu nói thầm,“Bọn họ thật sự là xứng a !”

Máy ảnh màn ảnh vòng quanh trung, Matthew cùng Keira - Knightley cơ hồ đồng thời nâng tay lên, hướng thảm đỏ bên kia huy huy, xem như đối vừa fan điện ảnh tiếng hô đáp lại.

Tiếp, Matthew dắt Keira - Knightley tay, hướng về thảm đỏ chỗ cuối lần đầu rạp hát đi.

Mười mấy nhiếp ảnh phóng viên phân tại hai bên, cơ hồ điên cuồng nhắm ngay hai người chụp ảnh, mà nắm cùng một chỗ tay, cơ hồ là sở hữu máy ảnh màn ảnh tiêu điểm !

Bởi vì này không phải phổ thông nắm tay, hai tay mười ngón giữ chặt !

Đây là tiêu chuẩn tình lữ nắm tay !

“Nguyên lai Matthew - Horner cùng Keira - Knightley thật cùng một chỗ !”

Gần nhất liên tiếp không ngừng hâm nóng, thêm có [ Cướp biển vùng Caribbean ] như vậy siêu cấp đại chế tác mang đến aura gia thành, Matthew - cùng Keira - Knightley nháy mắt trở thành đêm nay thảm đỏ tiêu điểm.

Nhưng không có nhân cảm giác đột ngột,[ Cướp biển vùng Caribbean ] đã thả ra trailer, hí trung hai người là một đôi, vai diễn ngoại hai người cũng hết sức xứng.

Này hai người đi ở trên thảm đỏ, thần thái thân mật, xảo tiếu yên nhiên, thường thường còn tại thấp giọng trao đổi, đặc biệt khiến nhân hâm mộ.

Đáng tiếc, ngoại nhân nghe không được hai người trao đổi nội dung, bằng không nhất định muốn choáng không thể.

“Vừa ở trên xe ngồi không cảm giác......” Matthew trước đối thảm đỏ một bên kêu hắn danh khí địa phương vẫy tay, tiếp thấp giọng cùng Keira - Knightley nói,“Hiện tại nhìn phi thường rõ ràng .”

Keira - Knightley đầy mặt khéo léo thục nữ dạng, thấp giọng hỏi,“Cái gì rõ ràng?”

Matthew đạp lên có chút mềm thảm đỏ, vừa đi vừa nói chuyện,“Ngươi bộ ngực rõ ràng biến lớn a, ít nhất lớn hai tráo bôi.” Hắn lại hạ giọng,“Ban đầu không đến a, hiện tại như thế nào cũng có b .”

Keira - Knightley duy trì trên mặt tươi cười, oán hận nói,“Matthew - Horner ! ngươi tin hay không ta sẽ đánh người !”

“Ta không tin !” Matthew còn đang tiếp tục đề tài này,“Keira, như vậy thần kỳ sự tình là làm như thế nào đến ?”

Hai người thảo luận lẫn nhau bộ ngực không phải một lần hai lần , thực ra đều không để ý đề tài này, bằng không hắn cũng sẽ không thường xuyên nói lên.

Keira - Knightley cúi đầu mắt nhìn váy, gắt gao chế trụ Matthew tay kia dùng lực siết siết, lại chỉ cảm thấy nhận đến giống như như nham thạch cứng rắn cùng thô ráp, minh bạch chính mình này điểm khí lực, căn bản không có khả năng làm đau Matthew.

Nàng cười hừ lạnh một tiếng, đối Matthew nói,“Giống ngươi như vậy vô tri đến ngu xuẩn nhân, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy.”

Matthew ngẩng đầu nhìn xem, bọn họ cự ly phỏng vấn khu rất gần , nói,“Ta hiểu được, ngươi vụng trộm đi làm phong ngực giải phẫu !”

Keira - Knightley lặng lẽ trợn mắt, nói,“Chẳng lẽ ngươi không biết có thứ gọi ma thuật ngực sao?”

Matthew bừng tỉnh đại ngộ,“Nguyên lai là như vậy.”

Theo sau, hai người cùng nhau đi vào truyền thông phỏng vấn khu, chờ ở nơi này phóng viên chen chúc mà lên, đem bọn họ vây quanh lên.

Bát quái chuyện xấu là đại chúng hoan nghênh , truyền thông tự nhiên cũng thích đưa tin, đây cũng là Hollywood thành thục sử dụng loại này thủ đoạn làm tuyên truyền nguyên nhân chủ yếu.

Nếu là phổ thông tam lưu tiểu minh tinh, khả năng không có hiệu quả tốt như vậy, nhưng [ Cướp biển vùng Caribbean ]1 ức 4000 vạn dollar aura gia thành hiệu quả rõ ràng.

Vây quanh ở Matthew cùng Keira - Knightley bên cạnh phóng viên, có người vội vàng chụp ảnh, có người vội vàng hỏi.

“Matthew ! Keira !” Ngay mặt một danh phóng viên lớn tiếng hỏi,“Các ngươi hay không là tại kết giao !”

Keira - Knightley chủ động mở miệng, thoải mái nói,“Ta đáp ứng Matthew theo đuổi, hắn hiện tại là ta bạn trai.”

Phóng viên cũng chưa chết tâm, microphone xê dịch đến Matthew bên này.

Kịch tổ sớm liền chuẩn bị tốt tương quan lý do thoái thác, Matthew đọc làu làu, đổi làm chính mình phương thức nói,“Ta phi thường thích Keira, vẫn truy cầu nàng,[ Cướp biển vùng Caribbean ] quay chụp chấm dứt sau, Keira trở về Anh quốc, ta tại Los Angeles, ta mãn đầu đều là Keira thân ảnh......”

Hắn nói tự nhiên mà lại chân thành,“Ta biết, ta không có thuốc chữa yêu phải Keira, nàng chính là của ta Elizabeth - Swan.”

Keira - Knightley vẫn thâm tình nhìn chăm chú vào Matthew, cứ việc biết những lời này là giả , nghe vào lỗ tai bên trong, vẫn là phi thường hưởng thụ.

Nữ nhân đều rất hưởng thụ bị nam nhân theo đuổi cảm giác.

Matthew kỹ xảo biểu diễn không tính rất tốt, nhưng cũng không phải đặc biệt kém, ứng đối lên trường hợp này, thoải mái tự nhiên,“Cho nên, đẳng Keira năm nay trở lại Los Angeles, ta bắt đầu điên cuồng theo đuổi nàng, may mắn là, ta thành công !”

Hắn quay đầu, cùng Keira - Knightley thâm tình đối diện,“Ta cảm giác ta hiện tại là trên thế giới này tối hạnh phúc nhân !”

Này một phiên thâm tình thổ lộ, diễn cảm lưu loát, thật là cảm động, phảng phất hắn cùng Keira - Knightley là trên thế giới này nhất thâm yêu tình lữ như vậy.

Phóng viên trong tay máy ảnh thủy chung không có đình qua, phía sau còn có máy quay phim tại vận chuyển, đem này mấy tất cả đều trung thực ghi lại xuống dưới.

Lúc này trở thành rất nhiều người cảm thấy hứng thú bát quái, tiến vào đại chúng trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện bên trong.

Matthew một bàn tay ôm Keira - Knightley eo, hai người xoay người nhìn nhau, trên mặt đều mang theo ngọt ngào mỉm cười.

Bỗng nhiên, có phóng viên la lớn,“Hôn nàng ! hôn nàng !”

Phóng viên đều tưởng lấy đến kình bạo tin tức, lập tức cùng nhau ồn ào,“Hôn nàng ! Matthew, hôn Keira ! nhanh lên hôn Keira !”

Matthew biết nghe lời phải, cúi đầu hôn tại Keira - Knightley môi đỏ mọng mặt trên, hai người trước đó tuy rằng không có diễn luyện qua, nhưng làm diễn viên, cảnh hôn kia đều là cơ sở kỹ năng, Keira - Knightley phối hợp nhắm mắt lại, tựa hồ tại hưởng thụ này thâm tình hôn.

Giờ khắc này, hai người kỹ xảo biểu diễn đại bùng nổ, thẳng bức Oscar cấp bậc.

Chung quanh phóng viên mắt thấy Matthew cùng Keira - Knightley như thế phối hợp, máy ảnh càng là không cần tiền điên cuồng quay chụp, một đám đều tại cân nhắc bản thảo nghĩ sẵn, ngày mai nên viết như thế nào này thiên bản thảo?

Như thế cao điệu “Show ân ái”, có thể nói hoàn toàn đạt tới dự định mục tiêu.

Matthew cùng Keira - Knightley kết thúc này ngắn ngủi hôn, dắt tay hướng về rạp hát đi.

Đương nhiên, hai người đều rất thanh tỉnh, biết đây không phải thật, hết thảy đều là tại diễn cho truyền thông đại chúng xem mà thôi.

Matthew giữ Keira - Knightley tay, quay đầu nhìn nhìn kia vài còn tại nhắm ngay bọn họ hai người bóng dáng chụp ảnh phóng viên, này trong giới, mắt thấy không hẳn cũng là thật .

Mơ hồ nhớ rõ, từng ở trên mạng internet xem qua, thích “Show ân ái” ngôi sao thường thường xong đời càng nhanh.

Thực ra không chỉ là bọn họ như vậy giả tình lữ vì tuyên truyền cần tại “Show ân ái”, kia vài cảm tình vỡ tan, thậm chí ngầm đã cả đời không qua lại với nhau chân chính ngôi sao tình lữ, từng đôi còn không phải tiếp tục tại show ân ái sao.

Một nháy mắt này, Matthew tổng kết ra một kinh nghiệm giáo huấn, chân chính ngôi sao tình lữ muốn lâu dài, vẫn là đê điệu một điểm hảo.

“Nghĩ gì đâu?” Keira - Knightley chú ý tới Matthew tại thất thần.

Matthew cười cười, cố ý nói,“Nụ hôn kia hảo ngọt a, ta sẽ hay không bởi vì này yêu phải ngươi?”

“Sẽ không.” Keira - Knightley bĩu môi nói,“Là của ta son môi ngọt.”

Matthew lắc lắc đầu, không lại nói này mấy nhàm chán mà nói, tiến vào rạp hát phía trước, ngẩng đầu nhìn mắt [ Finding Nemo ] bức áp phích khổng lồ, kia trương cá mập há to miệng khiến hắn nhớ tới Michael - Fassbinder.

Phía trước tổng cảm giác Michael - Fassbinder cười rộ lên như là mỗ chỉ cá mập, nguyên lai là bộ điện ảnh này a.

Đáng tiếc, Pixar phòng công tác không tìm Michael - Fassbinder đến cho này chỉ tôn trọng tố chất chủ nghĩa cá mập trắng phối âm.

Hiện tại trên phố đều tại truyền lưu Pixar phòng công tác cùng Walt Disney mâu thuẫn tầng tầng, Walt Disney chủ tịch Michael - Eisner đang tại chuẩn bị mua lại và sáp nhập Pixar phòng công tác.

Matthew phỏng chừng, này khả năng là Disney tài chính khẩn trương một nguyên nhân, muốn thu mua Pixar phòng công tác, Disney tất nhiên muốn sớm làm chuẩn bị.

Nghĩ việc này, hắn đi vào rạp hát.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 231: Tin Tức Tốt

So với tại trên thảm đỏ cao điệu, Matthew cùng Keira - Knightley tiến vào rạp hát trong, nháy mắt đê điệu rất nhiều, tiến vào khách quý phòng nghỉ sau, cùng nhận thức nhân chào hỏi, liền đến Jerry - Bruckheimer ở vòng nhỏ, cùng Disney ảnh nghiệp một vài người nói giỡn nói chuyện phiếm.

Chung quanh nhân rời đi sau, Jerry - Bruckheimer nhìn Matthew cùng Keira - Knightley, nói,“Các ngươi gần nhất rất làm náo động.”

Keira - Knightley cười cười không nói gì, Matthew tắc nói tiếp nói,“Chủ yếu là [ Cướp biển vùng Caribbean ] hấp dẫn nhân.”

Đây cũng là lời thật, không có [ Cướp biển vùng Caribbean ] này bộ phim mà nói, bọn họ hai tam lưu tiểu minh tinh, bát quái tiểu báo hâm nóng hai ngày cũng liền ném tới một bên đi.

Jerry - Bruckheimer nở nụ cười, khẽ lắc đầu, nói,“Vốn ngươi cùng Keira còn có thể tiếp tục biểu diễn tình lữ.”

“Thực ra ta cũng rất tưởng.” Matthew mở miệng nói đến tương đương êm tai,“Thử hỏi toàn bộ Hollywood, có ai không tưởng cùng Jerry - Bruckheimer hợp tác?”

Trên mặt hắn tất cả đều là tiếc nuối,“Đáng tiếc của ta người đại diện trước cùng Universal ảnh nghiệp kịch tổ đạt thành miệng hiệp nghị, hai bộ phim quay chụp thời gian lại đụng vào cùng nhau.”

Loại sự tình này, đương nhiên muốn toàn bộ hướng người đại diện trên người thôi, cõng nồi cũng là người đại diện nhất đại chức trách.

Jerry - Bruckheimer hảo kỳ hỏi,“Universal ảnh nghiệp? Là Sean - Daniel hạng mục sao?”

“Là.” Matthew nói thẳng,“Sean - Daniel chuẩn bị phục chế George -a- Romero [ Dawn of the Dead ], ba tháng phân thời điểm tìm của ta trù tính công ty.”

Lịch phát hành không thích hợp đó là chuyện không có cách nào khác, hắn như vậy giải thích cũng là muốn thủ tiêu Jerry - Bruckheimer khả năng có nghi ngờ, hơn nữa Jerry - Bruckheimer đã tuyển hảo [ Arthur vương ] nam chính.

Jerry - Bruckheimer gật gật đầu,“Ta nghe nói qua này hạng mục.”

Hai người lại thuận miệng hàn huyên vài câu, có người lại đây tìm Jerry - Bruckheimer, Matthew cùng Keira - Knightley dứt khoát cáo từ rời đi, đi rạp hát phòng chiếu phim.

Nguyên bản, Matthew muốn tìm cơ hội thử hỏi một chút Jerry - Bruckheimer một cái khác về USA độc lập hạng mục sự tình, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, nếu Jerry - Bruckheimer trực tiếp cự tuyệt hắn, mặt sau liền không có bất cứ cơ hội .

Cho dù là đến hiện tại, hắn cũng không có bất cứ tư bản ở trên loại chuyện này cùng Jerry - Bruckheimer cò kè mặc cả.

“Nguyên lai ngươi muốn đi chụp phim zombie.”

Đi đến chính mình trên chỗ ngồi, Keira - Knightley nghi hoặc khó hiểu,“Ngươi như thế nào tiếp loại này phim? Liền tính là tưởng chụp tiểu chế tác, cũng có bó lớn độc lập điện ảnh có thể tiếp a.”

Matthew không đáp lại nàng nghi hoặc, ngược lại nói,“Bởi vì ta muốn thử xem, có thể hay không đơn độc khiêng lên một bộ trung đẳng chế tác box office.”

Về phần xem hảo Zack Snyder linh tinh mà nói, hắn ngay cả Helen - Hermann đều sẽ không để lộ, lại càng không cần nói Keira - Knightley .

Keira - Knightley chu miệng,“Làm không rõ ngươi đều suy nghĩ cái gì.”

Matthew cười cười, không có lại nói, màn ảnh lớn rất nhanh sáng lên, tiếng Anh tên gọi là [ tìm kiếm Nemo ] [ Finding Nemo ] bắt đầu chiếu phim.

Tựa như này vài năm trải qua đại bộ phận sự kiện như vậy, này bộ phim cùng hắn từng tải xuống qua internet đạo bản cơ bản tình tiết thượng nhất trí, chỗ chi tiết cũng không biết, chung quy xem qua một lần điện ảnh, đến hiện tại còn có ấn tượng đã không sai rồi, ai còn nhớ rõ chi tiết.

Cố sự chủ yếu giảng thuật một chỉ quá độ bảo hộ nhi tử cá hề Marin, cùng nó ở trên đường đụng tới lam Đường vương ngư Dory, hai người cùng tại uông dương đại hải trung tìm kiếm Marin mất đi nhi tử Nemo kỳ huyễn trải qua.

Bất quá, chỉnh bộ phim cấp Matthew lưu lại ấn tượng khắc sâu nhất , vẫn là cá mập trắng Bruce, kia nhếch môi lộ ra trắng ởn răng nanh bộ dáng, cùng Michael - Fassbinder cười rộ lên dứt khoát giống nhau như đúc.

Hắn cũng lại cảm khái, Pixar phòng công tác không tìm Michael - Fassbinder phối âm thật là chủng khuyết điểm a.

Phỏng chừng Michael - Fassbinder danh khí quá nhỏ , Pixar phòng công tác e đều chưa nghe nói qua hắn.

Lần đầu thức kết thúc, Matthew cùng Keira - Knightley cùng nhau ngồi chung xe rời đi thời điểm, mặt sau đuổi kịp chừng mười mấy cẩu tử, rõ ràng muốn xem xem này vừa sáng tỏ luyến tình hai người buổi tối hay không sẽ làm cùng một chỗ.

Matthew trước khiến tài xế đem Keira - Knightley đuổi về Beverly Hills Tứ Quý khách sạn, sau đó lại trở về Burbank, chỉ để lại nhất thất vọng cẩu tử.

Về trong nhà vừa tắm rửa qua, Matthew liền tiếp đến Helen - Hermann đánh tới điện thoại.

“Ngươi không đem Keira - Knightley mang về đến đi?” Helen - Hermann câu đầu tiên liền hỏi như vậy.

“Không có.” Matthew lười giải thích, nói thẳng,“Ta là không dựa theo kế hoạch đi cái loại này người sao?”

Điện thoại bên kia Helen - Hermann tựa hồ yên tâm, nói,“Các ngươi hôm nay làm thực không sai, mạng internet bên trên phản ứng rất nhiệt liệt.”

“Nga......” Matthew đi vào thư phòng,“Ta đi xem xem.”

Treo Helen - Hermann điện thoại, hắn mở ra máy tính chuyên môn nhìn nhìn, Yahoo giải trí mặt trên, hắn cùng với Keira - Knightley hình ảnh dị thường bắt mắt, điểm khai tùy tiện phiên một chút, cơ bản đều là hiện trường ảnh chụp, còn xứng có một chút văn tự.

Này thiên tin tức phía dưới, đã có hơn một ngàn điều võng hữu hồi phục, trên hệ thống mạng, nói cái gì đều có, Matthew cũng không nhìn, từ hồi phục dưới tình huống, này tin tức tương đương có nhiệt độ.

Tiếp, hắn lại đi imdb chính mình bản khối, mặt trên một mảnh im lặng, không có tương quan tin tức đổi mới.

Sau đó, đăng lục Blog, so với vừa kia hai trang web, hắn đối Blog càng thêm coi trọng.

Từ [ Vua Bọ Cạp ] sau, Matthew cũng có chính mình fan điện ảnh, tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng không ít người đều lấy hắn Blog làm chủ yếu hoạt động căn cứ cùng tình cảm biểu đạt khu.

“Chúc phúc Matthew cùng Keira......”

Blog nhắn lại khu, nhiều nhất chính là chúc phúc.

Bên này tuyệt đại đa số phấn ti đối đãi ngôi sao thái độ, cùng Matthew từng sinh hoạt bên kia tồn tại rất lớn bất đồng, hai chênh lệch thật lớn xã hội hoàn cảnh, cũng dựng dục ra sai biệt tính tương đối rõ ràng phấn ti văn hóa.

Rõ rệt nhất , chính là đối đãi thần tượng cùng duy trì ngôi sao luyến tình mặt trên, tại Bắc Mĩ bên này, phấn ti thường thường đối ngôi sao luyến tình cầm mở ra thái độ, rất ít lấy một ít mạc danh kỳ diệu lý do can thiệp ngôi sao cảm tình sinh hoạt, ngôi sao ở phương diện này cũng sẽ không cất giữ , trừ cực cá biệt tình huống, phần lớn đều là thuận theo tự nhiên.

Tương phản là, nếu một minh tinh trường kỳ liên cảm tình sinh hoạt cũng không có, vô luận là phấn ti, vẫn là truyền thông, khả năng sẽ cho rằng này ngôi sao có vấn đề.

Tỷ như gay, hoặc là càng thêm không thể đưa ra ánh sáng sự tình.

Nhắn lại khu bên trong, trừ chúc phúc, còn có trêu chọc, Matthew cùng Keira - Knightley bộ ngực tự nhiên là trêu chọc tiêu điểm.

Không thiếu truyền thông đều ở phương diện này làm qua văn chương, Matthew cùng Keira - Knightley bản thân liền không như thế nào để ý, nhìn xem nhiều, cũng liền không cảm giác .

Ngày hôm sau, về hai người chuyện xấu xuất hiện phần đông báo chí truyền thông mặt trên, tuy rằng cơ bản đều là chút giải trí bát quái tiểu báo, nhưng giải trí bát quái tiểu báo thụ chúng phạm vi đồng dạng rất rộng, Disney ảnh nghiệp cũng lấy này làm thời cơ, chính thức bắt đầu [ Cướp biển vùng Caribbean ] cuối cùng một đợt trước công chiếu tuyên truyền, cũng là đầu nhập lớn nhất, phạm vi rộng nhất, mật độ rộng nhất tuyên truyền thế công.

Matthew cũng tiến vào nhất bận rộn giai đoạn, hôm nay còn tại California Disney nhạc viên Cướp biển vùng Caribbean chủ đề vui chơi hạng mục trung bồi tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa, ngày hôm sau liền bay đến Orlando Disney đại thế giới cùng Johnny - Depp trình diễn thợ rèn đại chiến hải tặc tiết mục, chuyển thiên lại đến đến New York Manhattan, dắt tay Keira - Knightley cùng nhau đi dạo thứ năm đại đạo danh phẩm điếm.

Đồng dạng, vô luận là Johnny - Depp, vẫn là Keira - Knightley, hành trình một điểm đều không so với hắn thoải mái.

Cứng rắn quảng, nhuyễn tuyên, TV báo trước, internet hâm nóng...... Tại Walt Disney này khổng lồ truyền thông bình đài duy trì dưới, kịch tổ tuyên truyền mở rộng cơ hồ làm đến cực hạn.

Tháng sáu nửa tháng trước, Matthew chẳng những tại Bắc Mĩ các thành phố lớn bay tới bay lui đuổi thông cáo, ngay cả hải ngoại mấy cái chủ yếu thị trường đều đi một chuyến, Thái Bình Dương bờ bên kia đã xác định muốn dẫn tiến [ Cướp biển vùng Caribbean ], đáng tiếc bên kia điện ảnh thị trường còn không có bùng nổ, đi làm hoạt động kịch tổ cũng rất có hạn, Disney ảnh nghiệp cũng không có tương quan an bài.

Đẳng Matthew trở lại Los Angeles, cự ly [ Cướp biển vùng Caribbean ] phát hành còn có hơn mười ngày thời gian, trên báo chí cùng mạng internet bên trên, nơi nơi có thể nhìn thấy mở rộng [ Cướp biển vùng Caribbean ] nhuyễn văn.

“Johnny - Depp: Không thể phục chế Gothic Mị Ảnh !”

“Keira - Knightley: Một hiện đại thục nữ cổ điển tình kết !”

“Matthew - Horner: Khiến Hollywood lại cương mãnh động tác tân tinh !”

Cùng loại văn chương rất nhiều, Disney ảnh nghiệp rõ ràng tại tuyên phát mặt trên đầu nhập vào cự tư.

Nhưng Hollywood lục đại công ty, luôn luôn đối tuyên phát phí dụng giữ kín như bưng, cụ thể tiêu phí bao nhiêu tiền, ngoại nhân căn bản khó có thể tính toán, đây cũng là lục đại công ty ưu thế cùng lợi nhuận điểm sở tại.

Tỷ như Disney ảnh nghiệp khiến Disney đài truyền hình làm quảng cáo, khẳng định muốn thanh toán phí dụng, đối với Walt Disney đến nói, này thuộc về tay trái đổ tay phải, cụ thể tiêu phí bao nhiêu, cũng chỉ có bọn họ bên trong mới rõ ràng.

Giống như là tuyên truyền marketing trung bậy bạ như vậy, Hollywood này mấy điện ảnh công ty công bố phí tổn con số không hẳn tin cậy,[ Cướp biển vùng Caribbean ] công khai sản xuất dự toán là 1 ức 4000 vạn dollar, nhưng chân thật tiêu phí có phải hay không 1 ức 4000 vạn dollar, e chỉ có số rất ít nhân mới biết.

Trở về sau, Matthew không giống phía trước bận rộn như vậy, cũng vô giúp vui tại nhà mình trên blog viết một thiên nhuyễn văn.

“Không đáng tin hải tặc sinh tồn chỉ nam !”

Đây là nhuyễn văn tiêu đề, sau đó bắt đầu bày ra một danh hải tặc nên như thế nào ở trên đại hải diện sinh tồn, liên tục không ngừng viết nhất đại trang, sáng tạo khai thông Blog tới nay viết bác văn dài nhất ghi lại.

Đương nhiên, lấy hắn viết trình độ, viết đi ra văn chương có thể nghĩ.

“Bác chủ ngữ pháp sai lầm nhiều lắm !”

“Matthew, có chút địa phương viết là có ý tứ gì a?”

Cùng loại hồi phục còn rất nhiều, Matthew cũng không để ý, hắn đối ngoại công khai tư liệu, chính là trung học rất sớm nghỉ học, không cần che giấu văn hóa trình độ không cao.

Tiếp cận cuối tháng sáu, Helen - Hermann bên kia rốt cuộc có tin tức tốt truyền tới.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 232: Ngoài Dự Liệu

“Chúng ta phía trước phỏng đoán tất cả đều tiến vào lầm khu !” Helen - Hermann chống can đánh bóng đứng ở phòng giải trí trung bóng bàn phía trước, đối vừa đuổi tới Matthew nói,“Jerry - Bruckheimer mang theo biên kịch đi Mĩ quốc quốc gia hồ sơ quán tìm đọc tư liệu, xác thật cùng độc lập có liên quan, nhưng hắn tân điện ảnh không phải giảng thuật Mĩ quốc độc lập , mà là một bộ cùng [ độc lập tuyên ngôn ] có liên quan mạo hiểm động tác điện ảnh !”

Matthew nguyên bản cầm lấy can đánh bóng, chuẩn bị cùng Helen - Hermann đánh nhau một phen, nghe nói như thế, đứng ở cầu bên cạnh bàn không có động, trong lòng mắng một câu lấy “f” Vi mở đầu thô tục.

Hắn cùng Helen - Hermann vẫn cho rằng Jerry - Bruckheimer này bộ tân phim, cùng Mĩ quốc độc lập hoặc là Independence Day có liên quan, hoàn toàn liền không có hướng [ độc lập tuyên ngôn ] phương diện suy nghĩ !

Helen - Hermann nhẹ nhàng lắc đầu,“Jerry - Bruckheimer đi quốc gia hồ sơ quán, chính là nhìn độc lập tuyên ngôn .” Nàng xem Matthew có điểm nghi hoặc, biết gã này khả năng không lý giải, giải thích nói,“Năm đó ký tên [ độc lập tuyên ngôn ], hiện tại trân quý tại quốc gia hồ sơ quán bên trong.”

“Như vậy a !” Matthew cũng thẳng lắc đầu, trong lòng nói thầm,“Ta như thế nào liền không hướng [ độc lập tuyên ngôn ] mặt trên suy xét?”

Hắn hỏi Helen - Hermann,“Còn có càng cụ thể sao?”

Helen - Hermann đem can đánh bóng đặt ở trên bàn, nói,“Ta lấy đến hạng mục chủ đề tư tưởng, đại khái là như thế này,[ độc lập tuyên ngôn ] bị phát hiện cất giấu nhất trương bí mật tàng bảo đồ, này phân rất quan trọng văn kiện ở nguy hiểm bên trong, nam chính bị bắt muốn trộm lấy [ độc lập tuyên ngôn ], cởi bỏ Thánh Điện kỵ sĩ đoàn bảo tàng bí mật.”

Nàng lại bổ sung một câu,“Này bộ phim rất thích hợp chúng ta, là động tác mạo hiểm loại hình đề tài.”

Nghe xong Helen - Hermann mà nói, Matthew đầu óc có chỉ có một người thân ảnh -- Nicolas Cage !

Hắn xem qua một bộ giảng thuật [ độc lập tuyên ngôn ] cùng Thánh Điện kỵ sĩ đoàn bảo tàng điện ảnh, hiện tại cố gắng hồi ức một chút, còn có thể nhớ tới không nhiều một điểm nội dung đến, phía trước vẫn cho rằng này hạng mục cùng Mỹ quốc độc lập hoặc là Independence Day có liên quan, hoàn toàn liền không có hướng [ độc lập tuyên ngôn ] mặt trên suy xét.

Bộ điện ảnh này nội dung cùng hắn phỏng đoán hoàn toàn là hai phương hướng, căn bản chính là Nicolas Cage diễn kia bộ tầm bảo phim.

Nicolas Cage tại Thái Bình Dương bờ bên kia thâm thụ fan điện ảnh hoan nghênh, Matthew cũng không ngoại lệ, Cage kia vài phi văn nghệ loại hình phim, hắn phần lớn ở trên mạng internet xem qua đạo bản, liên lạn đến làm người ta giận sôi cái gì bạch u linh linh tinh đều không ngoại lệ.

Nếu không phải suy xét sai lầm phương hướng, hắn sớm liền nghĩ đến là này bộ gọi là [ quốc gia bảo tàng ] điện ảnh .

Này điện ảnh hắn nhớ rõ còn vỗ đệ nhị bộ, đệ nhất bộ khẳng định không có thất bại, bằng không liền sẽ không có tục tập .

Nghĩ đến đây, Matthew hỏi,“Này kịch tạo thành lập sao?”

“Không có.” Helen - Hermann lắc đầu,“Trước mắt còn dừng lại tại kịch bản sáng tác giai đoạn, Jerry - Bruckheimer bởi vì dung tư khó khăn, tinh lực tạm thời đặt ở [ Arthur vương ] trù bị thượng, này một tháng đều đang bận rộn [ Arthur vương ] công tác.”

Nếu tài chính không có giải quyết, thuyết minh còn có cơ hội.

Matthew tự hỏi một phen, nói,“Helen, ta có một ý tưởng. Nếu......” Hắn cường điệu nói,“Ta là nói nếu, chúng ta có thể bang trợ Jerry - Bruckheimer gom góp đến tài chính, hắn có hay không khả năng tại đây tân hạng mục bên trên bắt đầu dùng ta làm nam chính?”

“Ngươi có thể kéo đến đầu tư?” Helen - Hermann hoàn toàn không tin.

“Ta là nói nếu......” Matthew lại cường điệu.

Helen - Hermann nhìn Matthew liếc nhìn, chậm rãi mở miệng,“Ngươi tìm đến nhà đầu tư có thể bổ tề Jerry - Bruckheimer cùng Disney ảnh nghiệp mấy ngàn vạn dollar dự toán chỗ hổng, cuối tuần phát hành [ Cướp biển vùng Caribbean ] lại có thể box office thành công mà nói, còn lại đều không là vấn đề.”

Matthew tinh thần vì này rung lên, Helen - Hermann tiếp tục nói,“Ngươi bất đồng với mặt khác diễn viên, ngươi cùng Jerry - Bruckheimer hợp tác qua, hắn đối với ngươi có cơ bản nhất lý giải,[ Cướp biển vùng Caribbean ] một khi thành công, ngươi cũng sẽ có nhất định box office kêu gọi năng lực, nếu là còn có thể giúp Jerry - Bruckheimer giải quyết tài chính vấn đề, hắn sử dụng ngươi làm nam chính tỷ lệ vượt qua tám thành !”

Nàng cười cười, còn nói thêm,“Jerry - Bruckheimer thích sử dụng hợp tác qua diễn viên, từ Keira - Knightley trên một điểm này ngươi cũng có thể có thể nhìn thấy. Hơn nữa so sánh mặt khác người sản xuất, hắn thuộc về danh dự tương đối hảo kia một loại.”

“Có thể thử xem a.” Matthew nói thầm.

“Là có thể nếm thử.” Helen - Hermann hai tay ôm ngực, tựa vào cầu trên bàn, nói,“Tiền đề là ngươi có thể kéo đến đầu tư.”

“Ta nhận thức một người, rất có tiền.”

Nói đến tình trạng này, Matthew cũng không lại giấu diếm, chung quy hắn cần Helen - Hermann như vậy có kinh nghiệm chuyên nghiệp nhân sĩ hiệp trợ,“Hắn từng muốn tìm ta đảm nhiệm một bộ phim nam chính.”

Như vậy vừa nói, Helen - Hermann lập tức nghĩ tới,“Ngươi nói là đầu tư Lakeshore Entertainment công ty [ Underworld ] người kia?”

“Đúng vậy.” Matthew cũng tựa vào cầu trên bàn,“Neborah, theo ta giáo luyện, từng đảm nhiệm qua hắn quyền kích giáo luyện, hắn nói người này mang theo một bút to tiền đến Los Angeles đầu tư điện ảnh sản nghiệp, nhất tâm muốn đầu tư đại hạng mục kiếm đại tiền, nhưng trước mắt chỉ đầu tư [ Underworld ] một bộ phim.”

Helen - Hermann minh bạch , nói,“Muốn đầu tư lục đại cao nhất chế tác, là cần cửa .”

Matthew gật đầu, đi đến bên này vài năm, kiến thức tăng rất nhiều, một người vung tiền mặt, cấp hồ hồ chạy vào đầu tư trường, thiếu tiền nhân lại không hẳn sẽ tiếp thụ.

“Nếu ta liên hệ đến hắn......” Matthew biết chính mình không đủ tư cách,“Công ty có thể trở thành cửa?”

Helen - Hermann bình tĩnh nói,“Chỉ cần [ Cướp biển vùng Caribbean ] thành công.”

Walt Disney phương diện cùng Jerry - Bruckheimer đã có đẩy ra tục tập quyết định, chỉ chờ [ Cướp biển vùng Caribbean ] tuần đầu box office đại bán, cứ như vậy mà nói, bọn họ tất nhiên muốn cùng Matthew cùng Thiên Sứ trù tính công ty triển khai thời gian dài hợp tác, Thiên Sứ trù tính công ty giới thiệu nhà đầu tư, khẳng định sẽ có điều suy xét.

Matthew biết nên làm như thế nào ,“Ta trước cùng hắn tiếp xúc một chút, xem cụ thể tình huống lại nói.”

“Có thể.” Helen - Hermann đầu tiên là gật đầu, tiếp còn nói thêm,“Hắn xác thật có ý định, trong tay cũng có đầy đủ tài chính mà nói, chuyện này giao cho ta đi theo hắn, cùng với mặt sau cùng Jerry - Bruckheimer đàm.”

Matthew đối với này không có ý kiến, Helen - Hermann khả năng có chút tư tâm, bất quá một khi đàm thành, lớn nhất kẻ được lợi còn là hắn, hơn nữa có người đại diện làm giảm xóc, vô luận đàm kết quả như thế nào, hắn cùng với Jerry - Bruckheimer ở giữa coi như tốt quan hệ, cũng sẽ không rất chịu ảnh hưởng.

Theo sau, hắn bấm gọi Neborah điện thoại, khiến Neborah hỗ trợ chú ý một chút Fox - Sherman.

“Ta về trước gia .” Matthew gặp không có cái gì sự , chuẩn bị cáo từ,“Ta hẹn hồng chim cánh cụt công ty nhân tu sửa phòng.”

“Ân?” Helen - Hermann nghi hoặc,“Ngươi muốn trang hoàng thuê phòng ốc? Phòng chủ đồng ý ?”

Matthew lắc lắc đầu,“Không phải, ta muốn ở trong nhà chuyên môn sửa sang lại ra một gian phòng, vi Keira - Knightley chuyển vào đến làm chuẩn bị.”

Helen - Hermann đối với hắn bên này khoát tay, không lại nói cái gì.

Matthew rời đi Thiên Sứ trù tính công ty, về tới trong nhà, hồng chim cánh cụt công ty nhân đúng giờ đến.

Công ty này làm chính là Hollywood nghiệp vụ, không chỉ có cung cấp đặc thù phục vụ, còn có rất nhiều bình thường nghiệp vụ.

Tới được ba danh công nhân, dựa theo Matthew yêu cầu, đem một gian đảm đương phòng tạp vật phòng sửa sang lại đi ra, Matthew đương nhiên không có dỡ cửa, liền đem Keira - Knightley nói kia vài trở thành vui đùa nói.

Sửa sang lại hoàn phòng, hắn lại đi phụ cận một nhà gia cụ công ty mua giường cùng một ít gia cụ, tổng không thể đến lúc đó khiến Keira - Knightley ngả ra đất nghỉ.

Nếu Keira - Knightley nguyện ý mà nói, Matthew ngược lại là không phải để ý hai người chen một chút, bất quá loại sự tình này tổng muốn ngươi tình ta nguyện, miễn cưỡng liền không gì ý tứ , hắn này nhân cứ việc rất không phẩm, đạo đức tiêu chuẩn cũng cực kỳ hữu hạn, lại cũng khinh thường với làm bắt buộc nữ nhân sự tình.

Làm hảo Keira - Knightley phòng ngày thứ ba, Neborah cho hắn đánh tới điện thoại, nói Fox - Sherman ước hảo buổi chiều đi trung tâm thể hình luyện tập quyền kích.

Nếm qua cơm trưa, Matthew cũng xuất hiện ở trung tâm thể hình bên trong, hắn cùng Fox - Sherman cũng coi như hiểu biết, nhìn thấy hắn sau, nói có chuyện tưởng nói chuyện, Fox - Sherman liền cùng hắn vào tầng một giải trí phòng nghỉ.

“Fox, ngươi lần trước tìm ta, nói là muốn đầu tư điện ảnh.” Matthew đi thẳng vào vấn đề,“Ta nơi này có một hạng mục, sản xuất dự toán vượt qua một ức dollar, lợi nhuận tiền cảnh tương đương không sai.”

Hắn cố ý cường điệu nói,“Là Hollywood lục đại công ty nhất tuyến đại hạng mục !”

“Nghe vào tai rất không sai.” Fox - Sherman nháy mắt đến hứng thú, nhưng tiếp nhíu mày,“Đầu tư [ Underworld ] phía trước, ta cũng tưởng qua đầu tư lục đại công ty hạng mục, nhưng bọn họ tình nguyện hạng mục thiếu tiền từ ngân hàng vay tiền, cũng không chịu nhận ta đầu tư.”

Hắn bất đắc dĩ cười cười,“Đầu tư lục đại công ty cần chuẩn nhập môn hạm.”

Matthew nói thẳng,“Của ta trù tính công ty có thể với ngươi hợp tác.”

Này chỉ là tối sơ bộ tiếp xúc, muốn hợp tác mặt sau còn có một loạt thi thố.

Fox - Sherman suy nghĩ một chút, hỏi,“Matthew, ngươi nói hợp tác cũng có cửa đi?”

Matthew gật đầu, đây là khẳng định , nếu Fox - Sherman không có tiền mà nói, hắn cũng sẽ không chuyên môn chạy tới .

“Cần bao nhiêu tài chính? Cho ta một đại khái con số.” Fox - Sherman hỏi.

“Một ngàn vạn dollar trên đây.” Matthew tận lực bình thản trả lời.

Fox - Sherman nháy mắt trừng lớn ánh mắt, tiếp trên mặt lộ ra càng nhiều bất đắc dĩ,“Ta chỉ có thể nói xin lỗi , ta trong tay tài chính đại bộ phận đều đặt ở [ Underworld ] thượng, hiện tại lấy không ra lớn như thế số lượng, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp gom góp.”

Hắn thật dài thở dài, cùng Matthew lại hàn huyên một hồi, đứng lên lắc đầu rời khỏi .

Matthew nhìn Fox - Sherman bóng dáng một trận vò đầu, nói cái gì đều chưa nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy.

Một mình ngồi ở chỗ này đợi một hồi, Matthew rất nhanh cũng liền tưởng thông , Fox - Sherman tài chính cũng không giống phỏng chừng nhiều như vậy, có lẽ Fox - Sherman trong nhà rất có tiền, nhưng có thể khiến hắn điều động khẳng định có thượng hạn.

Nguyên bản kế hoạch thực hảo, lại xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, Matthew cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười.

Bất quá, hắn cũng minh bạch, kế hoạch lại hảo sự tình, cũng sẽ có ngoài ý muốn phát sinh, không có khả năng sở hữu sự đều dựa theo kế hoạch của hắn cùng ý tưởng đến phát triển.

Theo sau, Matthew lấy di động ra cấp Helen - Hermann gọi điện thoại, Helen - Hermann ý tứ là đẳng [ Cướp biển vùng Caribbean ] phát hành sau lại nói.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 233: Cái Giá

Vì thực hiện phim cùng công viên vui chơi chủ đề hạng mục hỗ động, Walt Disney tập đoàn riêng đem [ Cướp biển vùng Caribbean ] lần đầu thức đặt ở California Disney nhạc viên bên trong, Disney nhạc viên trung có dùng chiếu phim 3d kì thú phim thiếu nhi cùng tiến hành Disney ca múa biểu diễn đại hình kịch trường, đủ để dung nạp hơn một ngàn nhân,[ sư tử vương ] ca vũ kịch từng liền tại này liên tràng diễn xuất, dùng cho tổ chức [ Cướp biển vùng Caribbean ] lần đầu thức hoàn toàn không là vấn đề.

Lần đầu thức ngày đó, Matthew từ sớm liền đi tiếp Keira - Knightley, đây đều là làm bạn trai nghĩa vụ, nếu đã tại truyền thông cùng đại chúng trước mặt liên tục trình diễn ngươi thân ta ái tiết mục, diễn trò tự nhiên muốn diễn nguyên bộ.

Tiếp Keira - Knightley, cùng nhau đuổi tới tạo hình phòng công tác, kế tiếp chính là lâu dài làm tạo hình thời gian .

Matthew tạo hình còn dễ nói, hắn là nam nhân, trời sinh tiền vốn lại hảo, tạo hình sư chủ yếu lấy đột hiển nguyên bản cũng rất rõ ràng nam nhân cường tráng đường cong cùng dương cương khí chất vi chủ.

Duy nhất tương đối phiền toái , chính là tự quay chụp hoàn [ Cướp biển vùng Caribbean ] vẫn để tóc, hắn thâm tông gần như màu đen tóc cơ hồ nhanh đến bả vai, còn có điểm tự nhiên quyển, xử lý lên đến tương đối phiền toái.

Matthew dứt khoát khiến tạo hình sư cắt tóc đoản, khôi phục phía trước trung tóc ngắn, như vậy thoạt nhìn cũng càng thêm lưu loát.

So với hắn, Keira - Knightley tạo hình liền không thể dùng phiền toái đến hình dung , hoàn toàn là một hạng hạo đại công trình, từ hoá trang đến phục sức lại đến kiểu tóc cùng phối sức, ít nhất cũng cần sáu giờ thời gian.

Nữ ngôi sao tại trên thảm đỏ minh diễm động nhân bộ dáng, không có một là trời sinh , đều là tạo hình sư dùng thời gian nhất điểm nhất điểm chồng chất đi ra .

Dựa theo tạo hình sư thuyết pháp, nữ tinh đi thảm đỏ hoá trang chuẩn bị thời gian, ít hơn năm giờ phi thường hiếm thấy, gần như tuyệt tích.

Nam ngôi sao muốn thoạt nhìn soái, nữ ngôi sao muốn xinh đẹp, đương nhiên muốn vì này trả giá đại giới.

Matthew màu đen lễ phục là cực kỳ tu thân thiết kế, lấy triển lãm xuất sắc dáng người cùng cơ nhục đường cong, Keira - Knightley lễ phục cũng là bên người thiết kế, lấy đột hiển gầy một mặt.

Cứ như vậy, Matthew cùng Keira - Knightley tại tạo hình sư đề nghị dưới, điểm tâm ăn ít, cơm trưa cũng chỉ ăn rất ít một điểm đồ ăn, cơm trưa qua đi không lại uống nước, để tránh bụng nổi lên.

Uống nhiều thủy tất nhiên muốn thường xuyên đi WC, lần đầu lễ hoặc là mặt khác bất cứ thảm đỏ trên nghi thức, đi WC luôn luôn đều không phương tiện, hơn nữa một khi cởi bỏ quần áo, cho dù là thoạt nhìn đơn giản nam sĩ lễ phục, muốn khôi phục thành tạo hình sư xử lý ra bộ dáng, cũng không phải một chuyện đơn giản.

Về phần nữ ngôi sao, đại bộ phận nữ ngôi sao lễ phục dạ hội, đều là cực kỳ rườm rà hoặc là cực kỳ hợp thân thiết kế, vào WC cởi quần áo, đừng nói là một người , liền tính bên cạnh có người hiệp trợ, không phải chuyên nghiệp nhân sĩ mà nói, cũng rất khó khôi phục thành nguyên dạng.

Tuyệt đại đa số nữ ngôi sao, vô luận là lần đầu lễ, vẫn là tham gia trao giải điển lễ, từ rời đi phòng tạo hình sau, không đến vạn bất đắc dĩ, căn bản sẽ không đi WC.

Muốn có hoàn mỹ đường cong, trả giá điểm đại giới là tất nhiên .

Cho nên, Matthew cùng Keira - Knightley ngồi xe đi Disney nhạc viên thời điểm, cơ bản là cử eo ngồi ở trên xe, phía sau lưng căn bản không đi dựa vào chỗ ngồi, để tránh quần áo sinh ra nếp uốn.

Nếu bài đủ lớn nói, cũng có thể yêu cầu bên chủ sự tại hoạt động phụ cận cung cấp phòng hóa trang, như vậy sẽ miễn đi ngồi xe thống khổ.

Matthew cùng Keira - Knightley phân lượng, còn chưa tới cái loại tình trạng này.

Tiêu phí lớn như vậy khí lực làm tạo hình, hiệu quả đương nhiên cũng là hiện rõ ràng , đương Matthew cùng Keira - Knightley tay trong tay đi lên Disney nhạc viên trong thảm đỏ khi, tuấn nam gia mỹ nhân tổ hợp, đem thảm đỏ không khí đẩy hướng một cao trào.

Nhiếp ảnh phóng viên điên cuồng chụp ảnh, thảm đỏ biên fan điện ảnh lớn tiếng kêu gọi.

Hiện trường giơ lên cao Will - Turner cùng Elizabeth - Swan áp phích, càng là nhiều đếm không xuể.

Giờ khắc này, Matthew cùng Keira - Knightley hưởng thụ đến hoàn toàn là đại bài ngôi sao mới có đãi ngộ.

“Ngươi xem đến sao, ba ba?” Thảm đỏ một bên, Brian - Liszt cao nâng cao Will - Turner áp phích, hưng phấn xung bên cạnh Liszt hô to,“Đây chính là Matthew ! đây chính là Matthew a !”

Liszt chỉ cảm thấy bất đắc dĩ,“Ta có thể không nhận thức Matthew - Horner?”

Nói hôm nay lần đầu thức vé vào cửa, còn là hắn riêng tìm Matthew cầu đến.

“Hắn rất soái !” Brian - Liszt hoàn toàn rơi vào phấn ti nhìn thấy thần tượng cuồng nhiệt trong,“Không chỉ là soái ! Matthew khí chất ! Matthew khí tràng ! lúc này mới gọi nam nhân a !”

Bên cạnh một nữ hài nghe được hắn mà nói, quay đầu nhìn thoáng qua, nói,“Đối ! đối ! cùng Matthew vừa so, Leonardo cái gì tất cả đều là ẻo lả !”

Brian - Liszt lập tức sinh ra gặp được tri kỷ cảm giác, không ngừng gật đầu,“Ta muốn cho ngươi mười vạn tán đồng !”

Hắn chủ động tự giới thiệu,“Ta gọi Brian, Matthew phấn ti !”

Nữ hài đem một đầu tẩy nhuộm thành bạch kim sắc tóc thuận đến sau đầu, nói,“Ta gọi Daenerys, cũng là Matthew phấn ti !”

“Lại đây !” Brian - Liszt chỉ chỉ thảm đỏ bên kia,“Matthew lại đây !”

Hai người cùng nhau phát ra cuồng nhiệt rít the thé.

Matthew phi thường hưởng thụ hiện tại loại cảm giác này, loại này vạn chúng chú ý cảm giác, phảng phất chính mình trở thành thế giới trung tâm điểm.

Fan điện ảnh đang vì hắn rít the thé, phóng viên đang vì hắn điên cuồng.

Đương nhiên, hắn cũng biết đây là phim aura gia thành hiệu quả, càng là truyền thông không ngừng nhuộm đẫm hắn cùng Keira - Knightley chuyện xấu tích lũy.

Này mấy đều tại lần đầu thức lên đây một lần đại bùng nổ.

Đi đến truyền thông phỏng vấn khu, Matthew cùng Keira - Knightley một bộ ân ái dạng, mặc cho phóng viên chụp ảnh, hơn nữa đơn giản tiếp nhận abc đài truyền hình phóng viên phỏng vấn, sau đó đợi Johnny - Depp lại đây, ba người sánh vai đứng lên cùng nhau, lại khiến phóng viên chụp ảnh.

Ba người bọn họ không phải không có mâu thuẫn hoặc là ích lợi xung đột, nhưng đều dừng lại tại người đại diện này một tầng cấp thượng, lẫn nhau quan hệ vẫn không sai.

Phóng viên hỏi khi, vô luận là Johnny - Depp, vẫn là Matthew cùng Keira - Knightley, đối với chính mình hợp tác đều là miệng đầy khen ngợi, không ngừng đề cập muốn lại hợp tác.

Trên thực tế, Matthew ba người cũng hi vọng này bộ phim có thể có tục tập, muốn kiếm đại tiền mà nói, tục tập điện ảnh cái gì, tốt nhất .

Đây là rất hiện thực tình huống, Matthew cùng Keira - Knightley mặc dù có chút danh khí, nhưng tại Hollywood ngôi sao trung, tuyệt đối là người nghèo này một đẳng cấp, Johnny - Depp tình huống hảo điểm, nhưng cũng không phải đặc biệt có tiền cái loại này.

[ Cướp biển vùng Caribbean ] đại bán, Disney ảnh nghiệp muốn chế tác tục tập mà nói, không đến vạn bất đắc dĩ, nhân vật chính là không có khả năng thay đổi người , ba vị tuyệt đối nhân vật chính, tự nhiên có thể tại thù lao phương diện tận khả năng cất cao, thậm chí Helen - Hermann cũng đang lo lắng như thế nào khiến Matthew có thể ở hậu kỳ phân thành thượng cướp được một miếng bánh ngọt .

Kịch tổ thông lệ hợp qua ảnh, trước sau tiến vào khách quý phòng nghỉ, bởi muốn trước khiến người xem vào sân, đi qua thảm đỏ kịch tổ chủ sáng nhân viên cùng một ít khách quý cơ bản đều sẽ trước tiên ở phòng nghỉ bên trong đợi một đoạn thời gian.

Matthew cùng một ít nhận thức nhân chào hỏi, nắm Keira - Knightley, tìm đến Helen - Hermann, Helen - Hermann bên cạnh, còn có chuyên môn từ New York chạy tới Amanda.

“Giới thiệu một chút......” Matthew trước chỉ chỉ Amanda, đối Keira - Knightley nói,“Đây là Amanda, của ta hảo bằng hữu.”

Tiếp, lại giới thiệu Keira - Knightley,“Amanda, đây là Keira, bạn gái của ta.”

Hai nữ hài khách khí chào hỏi.

Amanda như cũ để tóc ngắn, không biết có phải hay không đi giày cao gót quan hệ, Matthew cảm giác nàng tựa hồ trưởng cao .

“Phóng nghỉ hè ?” Matthew hỏi.

“Đúng vậy, tại Anh quốc sinh hoạt rất nhàm chán, cho nên ta liền về New York , vừa lúc lại đây có thể vượt qua của ngươi lần đầu.” Amanda hơi hơi oán giận nói,“Anh quốc thời tiết rất không xong , ta mau đãi đủ !”

Keira - Knightley nghe nói như thế, không khỏi nói,“New York thời tiết cũng rất không xong, vừa đến mùa đông liền nháo tuyết tai, đi ra ngoài đều là phiền toái.”

Amanda nhìn Keira - Knightley liếc nhìn, lúc này mới nhớ tới còn có một người Anh, lại không có phản kích, sửa miệng nói,“Matthew, ngươi liền muốn biến thành đại minh tinh a !”

Matthew vẫn là dĩ vãng cùng Amanda thường xuyên nói giỡn như vậy, thuận miệng nói,“Ta sớm liền nói qua cho ngươi, ta nhất định sẽ trở thành Hollywood cự tinh.”

Cứ việc thời gian dài không gặp, cơ bản cũng không như thế nào liên hệ qua, Amanda lại một điểm đều chưa cảm giác xa lạ, còn nói thêm,“Đừng quên, bên trong này còn có ta công lao !”

“Đương nhiên ! đương nhiên !” Matthew cười đáp lại,“Ta như thế nào có thể quên của ngươi công lao.”

Keira - Knightley xả Matthew một chút, thấp giọng nói,“[ Arthur vương ] nam chính đến, ta mang ngươi đi nhận thức một chút?”

Matthew quay đầu nhìn nhìn, nói,“Hảo a.”

Hắn cùng Amanda cùng Helen - Hermann nói một tiếng, cùng Keira - Knightley đi một cái khác giới, nơi này nhất thủy Anh quốc diễn viên, tất cả đều là [ Arthur vương ] chủ yếu diễn viên.

Bất quá, vô luận là Clive Owen, vẫn là Ioan Gruffudd, Matthew đều rất xa lạ, trong đầu cũng tưởng không nổi tên của bọn họ, phỏng chừng cũng không có chân chính tại Hollywood hỗn xuất đầu đến.

Này cũng khiến hắn càng thêm xác định,[ Arthur vương ] là bộ ăn hành hóa khả năng phi thường lớn.

Cho dù là như vậy, Matthew lại cũng không tốt lại đối Keira - Knightley nói cái gì, chung quy Keira - Knightley sớm liền ký kết chính thức diễn viên hợp đồng.

Có [ Cướp biển vùng Caribbean ] hệ liệt tại,[ Arthur vương ] cho dù ăn hành , đối Keira - Knightley đến nói cũng không phải tai nạn.

Này đại khái chính là hệ liệt điện ảnh chỗ tốt, cho dù là già vị ngã xuống đi, trong đó diễn viên chính hỗn tiêu dao tự tại sinh hoạt vẫn là không thành vấn đề .

Matthew cùng này mấy Anh quốc diễn viên hàn huyên một trận, rõ ràng có thể cảm giác được bọn họ không phải một đường nhân, anh mĩ hai quốc diễn viên giới, có khi ngăn cách vẫn là tương đối rõ ràng .

Rạp hát phòng chiếu phim bên trong, lúc này đã đầu người toàn động, xếp sau phân phân bị phổ thông người xem ngồi đầy, dùng không còn chỗ ngồi đến hình dung một điểm đều không khoa trương, tại phổ thông người xem phía trước vị trí, là Disney ảnh nghiệp mời đến truyền thông phóng viên cùng các nhà bình luận chỗ ngồi.

Nơi này cũng ngồi không ít người, trong đó liền có đại danh đỉnh đỉnh Roger - Ebert cùng hắn hợp tác Richard Roeper.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 234: Một Đôi Trời Sinh

Giống loại này lần đầu thức, khẳng định sẽ có chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân thân ảnh, dù cho không có bình luận điện ảnh nhân chủ động lại đây tham gia, Disney ảnh nghiệp cũng sẽ mời một ít cùng Disney quan hệ tốt nổi danh bình luận điện ảnh người tới lần đầu thức hiện trường, Roger Ebert cùng Richard Roeper liền cùng Walt Disney tập đoàn sâu xa rất sâu.

Bọn họ hai hợp tác bình luận điện ảnh tiết mục [ Ebert cùng Roeper cùng điện ảnh ], ban sơ chính là do lệ thuộc vào Walt Disney đài truyền hình mở rộng ra đến, đẳng Walt Disney mua lại và sáp nhập điệu abc đài truyền hình sau, hai người bắt đầu thường xuyên cùng abc đài truyền hình hợp tác, Roger Ebert cùng Richard Roeper càng là mỗi năm đều sẽ xuất hiện ở abc đài truyền hình [ Oscar chi dạ: Khách quý vào sân ] cùng [ Oscar chi dạ: Kẻ đoạt giải ] này hai nổi tiếng trên tiết mục.

Cùng abc đài truyền hình hợp tác, cũng tiến thêm một bước củng cố Roger Ebert cùng Richard Roeper tại bình luận điện ảnh giới địa vị.

Này hai người sẽ xuất hiện tại [ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] lần đầu hiện trường, thoáng lý giải nội tình nhân, đều sẽ không cảm giác kỳ quái.

Kỳ thật cũng không khó tưởng tượng, bình luận điện ảnh nhân có thể trở thành nhà bình luận, sau lưng khẳng định không thể thiếu truyền thông bình đài duy trì.

“Soái ca gia mĩ nữ lại thêm một quái ca......” Richard Roeper thấp giọng nói,“Thượng Đế mới biết được sẽ chụp ra thứ qủy gì đến.”

Hắn vừa lắc đầu vừa nói,“Michael - Eisner xem qua dạng phiến, cho rằng đây là để người cảm thấy lẫn lộn phim.”

Roger Ebert khẽ gật đầu, có chút tán thành Richard Roeper quan điểm, cũng không thế nào xem trọng này bộ phim, nếu người sản xuất không phải Jerry - Bruckheimer, thậm chí đối với này bộ phim một điểm tin tưởng đều sẽ không có.

Phim đề tài là sớm xuống dốc hải tặc loại hình, đạo diễn Gore - Verbinski chưa từng có đạo diễn qua nhất tuyến chế tác, ba nhân vật chính kêu gọi lực hữu hạn, này mấy cũng khó mà cho người tin tưởng.

Matthew - Horner cùng Keira - Knightley không có tiếng tăm gì, tối có danh Johnny - Depp là quái ca, qua lại chưa từng có biểu diễn qua chủ lưu phim, vẫn đều cùng Tim - Burton tại phi chủ lưu giới điện ảnh hỗn, cũng không chân chính trên thương nghiệp chứng minh qua chính mình.

Như vậy ba diễn viên, có thể sát ra hỏa bạo điện ảnh hỏa hoa sao?

Roger Ebert cầm hoài nghi thái độ.

Phim chiếu phim sau, cũng rất nhanh chứng minh hắn hoài nghi không phải không có đạo lý .

Trên màn ảnh, đơn giản giải thích qua Elizabeth - Swan cùng Will - Turner thơ ấu quen biết sau khi trải qua, trực tiếp khiêu chuyển tới hai người trưởng thành thời kỳ, Elizabeth - Swan cùng Will - Turner lần đầu tiên xuất hiện ở cùng phó hình ảnh trong, mặt sau liền phát ra một trận sợ hãi than.

“Oa, rất soái !”

“Hảo xinh đẹp a !”

“Hai người kia thật sự là trời sinh một đôi !”

Mặt sau người xem, tất cả đều bị Elizabeth - Swan cùng Will - Turner bề ngoài hấp dẫn .

Tuấn nam mĩ nữ mỗi người đều yêu, Roger Ebert cũng không ngoại lệ, hắn thừa nhận Matthew - Horner dù cho mặc cổ điển thân sĩ trang, cũng thấu bắn ra một cỗ thô lệ cuồng dã nam tính dương cương chi mĩ, Keira - Knightley cổ điển khí chất mười phần, cực kỳ giống một England quý tiểu thư.

Này hai người đơn độc xuất hiện, vô luận ngoại hình vẫn là khí chất, đều đủ lấy để người trước mắt sáng lên.

Nhưng Will - Turner cùng Elizabeth - Swan hai nhân vật ở giữa trao đổi là cái gì quỷ? Đây là tại biểu đạt ái mộ sao? Có như vậy trước mặt phụ thân dùng trắng trợn ánh mắt cùng vẻ mặt biểu đạt ái mộ tình lữ sao? Một England thân sĩ, một quý tiểu thư, có như vậy biểu đạt tình yêu sao? Chẳng sợ trang cũng muốn hàm súc một điểm a !

Trên màn ảnh này hai người ngược lại hảo, ánh mắt ánh mắt gian truyền lại , đều là khẩn cấp muốn khai làm ý tứ, phảng phất chỉ đối lẫn nhau thân thể cảm thấy hứng thú.

Roger Ebert khẽ lắc đầu, thấp giọng nói,“Nam nữ nhân vật chính không có phản ứng hoá học, căn bản không đến điện.”

Richard Roeper cũng phát hiện điểm này, nói thẳng,“Kỹ xảo biểu diễn bình bình, hai bình hoa.”

Cùng này hai người bất đồng, phía sau phổ thông người xem đều gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh.

Nhiễm bạch kim sắc tóc dài Daenerys một bàn tay sờ khuôn mặt, nhìn trên màn ảnh mặt đại soái ca, bên cạnh Brian cũng không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn ảnh, quanh thân nhân tựa hồ đều bị hình ảnh trong nhân vật hấp dẫn như vậy.

“Này hai người ở trong điện ảnh cũng rất xứng a......” Không ít người đều liên tưởng đến gần nhất vẫn đang truyền chuyện xấu,“Trách không được dưới màn ảnh cũng biến thành một đôi.”

Người xem đối phim trung soái ca cùng mỹ nữ bao giờ cũng là khoan dung , không mấy người để ý nam nữ nhân vật chính ở giữa phản ứng hoá học không quá đối đầu, chỉ cần nhân xinh đẹp, ai sẽ quản này mấy.

Đương nhiên, nếu nhân không xinh đẹp, còn càng muốn chạy đến trong phim bom tấn đương bình hoa, lại phát huy không ra ứng có kỹ xảo biểu diễn, cho dù là Oscar ảnh hậu, cũng sẽ bị người xem mắng không có gì khác.

Vì sao nữ diễn viên lấy đến Oscar tốt nhất nữ chính sau luôn là sẽ số con rệp?

Một phương diện là vì Oscar ảnh hậu xem như một đỉnh phong, liên ảnh hậu tiểu kim nhân đều lấy đến , người xem không thể tránh né sẽ xuất hiện thẩm mỹ mệt nhọc.

Một phương diện khác, hôm nay niên đại này có thể lấy đến Oscar tốt nhất nữ chính , tuyệt đại đa số đều không là ngoại hình xuất chúng nhân vật, hơn nữa trừ Julia - Roberts như vậy cực cá biệt ví dụ, đại bộ phận Oscar ảnh hậu lấy đến tiểu kim nhân thời điểm, thường thường đều không thể chứng minh thương nghiệp bên trên giá trị, này cũng ý nghĩa còn chưa vớt đến đại tiền.

Oscar ảnh hậu cần phi thường cự đại tài chính đầu nhập, vì thế vì ví tiền suy xét, đại bộ phận Oscar ảnh hậu lấy đến tiểu kim nhân sau đều sẽ chuyển chiến thuần túy thương nghiệp điện ảnh, nhưng Hollywood thuần túy thương nghiệp điện ảnh trung, cơ hồ không tồn tại đặc biệt lập thể nữ tính nhân vật, đại đa số nữ tính nhân vật đều là thuần túy bình hoa.

Cố tình có thể lấy đến Oscar nữ diễn viên, 90% đều không xinh đẹp, những người này có thể diễn hảo phức tạp bệnh thần kinh cùng áp lực biến thái nhân vật, đơn giản nhất bình hoa ngược lại trở thành các nàng Waterloo.

Sự tình có đôi khi chính là như vậy khôi hài, học viện đám lão nhân cùng nhà bình luận trong miệng kỹ xảo biểu diễn phái, cuối cùng làm không chừng đơn giản nhất nhân vật.

“Thật sự là cảnh đẹp ý vui hình ảnh a.”

Ngồi ở Brian bên kia Liszt, bởi vì công tác quan hệ, nhìn quen soái ca mĩ nữ, nhưng nhìn thấy Matthew cùng nữ chính đồng khuông một màn, vẫn là nhịn không được cảm thán,“Đối với bề ngoài đảng nhóm đến nói, riêng là nhìn hai người kia, là có thể vượt qua hai giờ a.”

Roger Ebert mày vẫn nhăn , thẳng đến một cái khác nhân vật chính Jack - Sparrow xuất trướng, mới cảm giác trước mắt sáng lên.

Này hải tặc rất đặc biệt , Hollywood chưa từng có xuất hiện qua như vậy hải tặc, Johnny - Depp vừa ra trường, liền đoạt đi sở hữu nổi bật, kia hai người thêm vào cùng một chỗ, cũng so ra kém.

“Helen, giống như, giống như không quá đúng a......” Amanda nhìn Jack - Sparrow đại náo bến tàu, nói,“Nhân vật này rất xuất sắc , rất dễ dàng để người bỏ qua Matthew nhân vật a.”

Quả thật, Matthew rất soái cũng thực cool, cấp tổng đốc đưa kiếm thời điểm, mấy cái hoa sống ngoạn được cũng rất xinh đẹp, nhưng so với trên bến tàu Jack - Sparrow thuyền trưởng, thật là kém nhiều lắm a.

Helen - Hermann mặt ngoài rất bình tĩnh, giao nhau đặt ở trên đùi thủ lại đang không ngừng niệp động, đây là lần đầu tiên nhìn thấy thành phiến, mở đầu Matthew cùng Keira - Knightley vừa ra, xác thật để người trước mắt sáng lên, nhưng theo Johnny - Depp xuất trướng, căn bản là biến thành Jack - Sparrow thuyền trưởng kịch một vai.

Dù cho lấy nàng lãnh tĩnh, lúc này cũng không ngừng được có chút lo lắng, nếu mặt sau phim bên trong, ba nhân vật chính vai diễn còn giống mở đầu như vậy, Matthew liền muốn từ một nam chính biến thành nam phụ , tương lai tục tập đàm phán thời điểm, Matthew thù lao căn bản không có khả năng xuất hiện bùng nổ thức gia tăng, liền tính phim phi thường thành công, hắn này nhân vật chính rất thất bại mà nói, tưởng tiến vào nhị tuyến cũng rất khó.

Amanda chỉ là phổ thông người xem, không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy muộn nhất xuất trướng Jack - Sparrow thuyền trưởng mới là nhân vật chính, Matthew cùng kia Anh quốc nữ diễn viên đều là vì hắn xuất trướng làm trải đệm mà thôi.

“Vai phụ mà nói kia liền không thành vấn đề .” Richard Roeper thường thường liền sẽ cùng Roger Ebert trao đổi,“Dùng hai vai phụ, đến đột hiện ra thuyền trưởng này nhân vật chính, rất thường gặp thủ pháp.”

Roger Ebert khẽ gật đầu,“Xem ra kịch tổ tuyên truyền cùng thực tế thành phiến nội dung là có khác biệt .”

Nếu này hải tặc thuyền trưởng là tuyệt đối nhân vật chính, mặt khác hai nhân vật chỉ là cho hắn đáp hí dùng, nhất chủ mang hai xứng mà nói, hai xứng khẳng định muốn phổ thông một ít, bằng không đoạt tuyệt đối nhân vật chính vai diễn, đối phim đến nói chính là tai nạn .

Từ Jack - Sparrow thuyền trưởng xuất trướng cứu Elizabeth - Swan, đến hắn một mình tiến vào cửa hàng rèn, rạp hát bên trong người xem, cơ hồ toàn bộ bị Jack - Sparrow kia tiêu hồn dáng người hấp dẫn, không ai lại đi quản Will - Turner cùng Elizabeth - Swan, ngay cả Brian cùng Daenerys loại này rõ ràng thuộc về Matthew phấn ti đều không ngoại lệ.

Thuyền trưởng mị lực thật sự là quá lớn, ngay cả ngồi ở hàng trước Matthew không thừa nhận cũng không được điểm này.

Michael - Eisner nói Johnny - Depp hủy nhân vật này, sự thật vừa vặn tương phản, Johnny - Depp gặp hắn từ ảnh tới nay tối có thể phát huy bản thân đặc sắc nhân vật, thiết lập đặc thù Jack - Sparrow thuyền trưởng cũng gặp thích hợp nhất diễn viên, có lẽ rất nhiều người đều nói là nhân vật thành tựu diễn viên, nhưng Jack - Sparrow thuyền trưởng cùng Johnny - Depp tuyệt không là như vậy !

Bọn họ căn bản chính là trời sinh một đôi !

Matthew tin tưởng,[ Cướp biển vùng Caribbean ] vừa ra, Jack - Sparrow thuyền trưởng chính là Johnny - Depp, Johnny - Depp từ đây cũng là Jack - Sparrow thuyền trưởng.

Từ phương diện này đến nói, Johnny - Depp là may mắn , lại là bi đát .

Matthew cùng Johnny - Depp quan hệ rất tốt, lại đối với này những bất lực, đừng nói hắn chỉ là diễn viên , liên Tim - Burton như vậy quỷ tài đạo diễn đều bất lực.

Johnny - Depp nếu không có đặc thù kỳ ngộ, một đời này e đều sẽ vây ở Jack - Sparrow thuyền trưởng nhân vật này bên trong.

Cho nên, Jack - Sparrow xuất sắc là tất nhiên .

Nhưng hắn biết chính mình Will - Turner không có hoàn toàn bị Jack - Sparrow áp chế đi xuống, phim tiến hành đến hiện tại, sẽ xuất hiện hoàn toàn có khuynh hướng một nhân vật cục diện, đó là bởi vì Will - Turner động tác hí còn không có mở màn !

Will - Turner này nhân vật đắp nặn, là lấy đại lượng động tác cảnh tượng đến làm chống đỡ , đây cũng là Matthew cùng Johnny - Depp có thể chân chính chống lại tư bản.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 235: Uy Mãnh! Cấp Tiến! Bạo Lực!

Cửa hàng rèn phá cửa mở ra lại đóng lại, Will - Turner cởi bỏ áo khoác, treo tại cửa trên giá áo, biển Caribbean địa khu khí hậu nóng bức, hắn đầy đầu đều là mồ hôi, không khỏi cởi sơ mi, để trần đi đến chậu nước bên cạnh, ướt nhẹp khăn mặt, lau đi trên người mồ hôi, giọt nước theo gần như hoàn mỹ cơ nhục đường cong lăn xuống......

Rạp hát bên trong lặng ngắt như tờ, Daenerys theo bản năng nuốt nước miếng một cái, ánh mắt tựa hồ đều thẳng .

Tại nàng bên cạnh, Brian đầy mặt đều là hâm mộ, đang tại ảo tưởng khối thân thể này chủ nhân, nếu là chính mình nên có bao nhiêu hảo a.

Amanda ánh mắt phảng phất dính ở trên màn ảnh, như thế nào dời cũng không dời ra được, hơn nữa cũng không tưởng dời đi.

Helen - Hermann đã phát hiện chung quanh biến hóa, khóe miệng đột nhiên hiện ra một tia tiếu ý, Matthew Will - Turner đang từ Johnny - Depp áp chế trung thoát ly đi ra.

Này dứt khoát không còn gì tốt hơn !

Roger Ebert mất tự nhiên biến hóa một chút tọa tư, để từ Will - Turner kia có được điêu khắc đường cong trên thân thể dời đi ánh mắt, hợp tác Richard Roeper tựa hồ bị này đặc tả màn ảnh hoàn toàn hấp dẫn.

Mãi cho đến màn ảnh cắt điệu đặc tả, Richard Roeper mới lau dưới mồ hôi trán thủy, nói,“Đơn giản thô bạo màn ảnh a.”

“Nhưng hiệu quả rất tốt.” Roger Ebert lại nói,“Này màn ảnh có hay không khiến ngươi cảm giác nhân vật này cũng là rất có xem điểm ?”

Richard Roeper gật đầu,“Xác thật là như thế này, Gore - Verbinski này đạo diễn rất có ý tưởng a.”

Roger Ebert nhàn nhạt cười,“Hắn chỉ là đem diễn viên lớn nhất đặc điểm phát huy đi ra.”

Này gọi là Matthew - Horner diễn viên, thân thể điều kiện thật phi thường xuất sắc, hắn giám thưởng điện ảnh nhiều năm như vậy , so Matthew - Horner vạm vỡ diễn viên có rất nhiều, nhưng kia những người này cơ nhục rất giả quá mức khoa trương, giống Matthew - Horner đường cong như vậy hoàn mỹ , thật sự không mấy cái a.

Càng thêm quan trọng là, vỏn vẹn như vậy một màn ảnh, Will - Turner hình tượng đột nhiên có như vậy một điểm lập thể , này đơn giản đến cực điểm đặc tả, tựa hồ so với trước đó nhiều như vậy đối bạch hòa văn hí càng có thể phản ứng nhân vật đặc chất.

Đơn giản màn ảnh không hẳn là vô dụng kỹ xảo, chỉ cần dùng vừa đúng, đồng dạng đối phim sẽ có giúp.

“Kế tiếp, Will - Turner cùng Jack - Sparrow muốn chính diện đối mặt .” Richard Roeper thanh âm truyền tới,“Phim rốt cuộc là đan nhân vật chính, vẫn là tam nhân vật chính cách cục, lập tức liền thấy rốt cuộc.”

Will - Turner tao ngộ hải tặc thuyền trưởng, hai người một lời không hợp, rút kiếm tướng hướng, đao kiếm giao kích, chỉ dùng ba hội hợp, Jack - Sparrow thuyền trưởng hải tặc loan đao liền rời tay bay ra, này hai người kiếm thuật rõ ràng không ở trên một trục hoành.

Sau đó, hai nhân vật, hai loại rõ ràng bất đồng so đấu bắt đầu.

Jack - Sparrow láu cá như là một con chuột, tại tiệm rèn bên trong chui tới chui lui, cửa hàng rèn trung có không ít chưa thành phẩm kiếm, này mấy đều trở thành hắn tác chiến vũ khí.

Nhưng này mấy kiếm tại hắn trong tay kiên trì không được bao lâu, gầy yếu hải tặc thuyền trưởng căn bản không chịu nổi cường tráng thợ rèn lực lượng, chỉ cần hai kiếm va chạm, không vài cái liền sẽ rời tay.

Cuối cùng, hắn nhặt lên luyện sắt trong lò một phen thiêu hồng trường kiếm, hỏa tinh bắt đầu ở trong cửa hàng rèn phi vũ.

Will - Turner thân thủ cao siêu, động tác linh mẫn, bức bách Jack - Sparrow thuyền trưởng chỉ có đánh đỡ, lại không hoàn thủ chi lực.

Này hai người còn vừa đánh vừa đấu võ mồm, đấu kiếm đấu võ mồm đấu nhãn thần, có thể nói hỏa hoa văng khắp nơi.

Jack - Sparrow thuyền trưởng mắt thấy so kiếm không phải đối thủ, đem trong tay kiếm ném hướng Will - Turner, thừa dịp Will - Turner tránh né nhàn rỗi, chạy đến cạnh cửa liền tưởng chạy thoát, Will - Turner ném ra trong tay bội kiếm, lợi kiếm hung hăng ghim vào chốt cửa trong, Jack - Sparrow thò tay đi rút kiếm, bắt đầu khi một bộ rất nhẹ nhàng biểu tình, lại căn bản bạt bất động, tiếp hai tay cầm kiếm, liên cước đều trừng tại trên cửa, kết quả vẫn là không nhổ ra được.

Phía sau, Will - Turner nghiêng đầu nhìn hắn, tựa hồ đối với chính mình lực lượng phi thường có tin tưởng.

Không nhổ được đinh trụ chốt cửa kiếm, Jack - Sparrow thuyền trưởng bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Will - Turner, đầy mặt đều là bất đắc dĩ cùng thê uyển, Will - Turner cũng nhìn hắn, hai người ánh mắt ở không trung va chạm, tựa hồ có hỏa hoa phụt ra đi ra.

“Hai người kia......” Roger Ebert một bàn tay nhẹ nhàng vỗ chân,“Này hai người phản ứng hoá học, dứt khoát quá tuyệt vời !”

Richard Roeper tán đồng nói,“Đúng vậy, một âm nhu ngại ngùng, một cương mãnh dương quang, hoàn mỹ nhân vật bù đắp a !”

Roger Ebert còn nói thêm,“Will - Turner cảnh này, so lần đầu tiên xuất trướng hảo nhiều lắm, hắn rõ ràng cùng Depp càng đến điện a !”

Kể từ đó, Will - Turner nhân vật này hoàn toàn lập thể hóa, không lại giống phía trước như vậy, chỉ cho hắn lưu lại một xinh đẹp xác không.

Hải tặc thuyền trưởng cuối cùng không phải thường niên rèn sắt luyện kiếm thợ rèn đối thủ, bị Will - Turner dễ dàng phóng ngã xuống đất, Will - Turner trường kiếm chống đỡ hắn cổ họng, theo sau anh quân đụng ra đại môn xông vào tới bắt đi hải tặc.

Mặt sau phổ thông người xem không có bình luận điện ảnh nhân nhiều như vậy ý tưởng, chỉ cảm thấy này đoạn động tác hí cao trào thay nhau nổi lên, Johnny - Depp giảo hoạt giống như là hải tặc, Matthew - Horner uy mãnh cùng thợ rèn không có bất cứ phân biệt, hai người còn tựa hồ đặc biệt đáp, đem một đoạn đơn giản so kiếm tiết mục, suy diễn phấn khích phân trình.

“Matthew thân thủ thật tốt a !” Daenerys nhìn xem như si như túy,“Hải tặc thuyền trưởng ở trước mặt hắn căn bản không chịu nổi một kích a.”

Brian một bộ tư thâm fan điện ảnh bộ dáng, nói tiếp nói,“Ngươi chẳng lẽ không nhìn đi ra? Rất rõ ràng a, Johnny - Depp Jack - Sparrow phụ trách đùa nghịch khôi hài, Matthew Will - Turner là động tác đảm đương.”

Rất nhanh, Will - Turner cùng Jack - Sparrow cướp đoạt chiến hạm tiết mục cũng chứng minh điểm này, đối mặt không có súng anh quân sĩ binh, Jack - Sparrow lấy du đấu làm chủ, Will - Turner tắc trực lai trực khứ, anh quân sĩ binh ở trước mặt hắn căn bản không phải đối thủ.

Nhìn thấy nơi này, Roger Ebert đối Will - Turner nhân vật này đã ấn tượng rất khắc sâu , phim rõ ràng là tại dùng động tác hí đắp nặn Will - Turner nhân vật này, so với cơ hồ không có quá cường tồn tại cảm nữ chính Elizabeth - Swan, Will - Turner cùng Jack - Sparrow mới là tuyệt hảo hợp tác, hai nhân vật ưu thế bù đắp, phối hợp thiên y vô phùng, dứt khoát chính là tốt nhất hợp tác.

Không biết vì sao, hắn bỗng nhiên cảm giác Elizabeth - Swan này nữ chính có chút dư thừa.

Bên cạnh, Richard Roeper đã dùng tối ngắn gọn từ ngữ, tổng kết ra Will - Turner nhân vật này tính cách đặc chất,“Uy mãnh ! xúc động ! bạo lực !”

Uy mãnh không chỉ thể hiện ở trên thân thể, còn có thân thủ ! xúc động bày ra là si tình một mặt, vì cứu viện bị hải tặc bắt cóc Elizabeth - Swan, không tiếc cùng hải tặc hợp tác ! bạo lực chủ yếu là vì tranh thủ thời gian, đối mặt anh quân sĩ binh cũng dám hạ ngoan thủ.

Nhân vật này tính cách rõ ràng, hình tượng lập thể, tuy rằng không có Jack - Sparrow như vậy kinh diễm, nhưng cũng đủ để cho nhân lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng.

Roger Ebert bỗng nhiên chọc a chọc Richard Roeper, nói,“Năm nay cuối năm, chúng ta có phải hay không chuyên môn làm một kỳ tiết mục, liền lấy tốt nhất màn ảnh hợp tác làm chủ đề, như thế nào?”

Richard Roeper nâng lên ngón tay, điểm điểm trên màn ảnh Jack - Sparrow cùng Will - Turner,“Nhận đến bọn họ dẫn dắt?”

Roger Ebert gật đầu,“Này hai thú vị mà lại bù đắp nhân vật, cho ta dẫn dắt.”

So sánh Johnny - Depp, Matthew - Horner kỹ xảo biểu diễn xác thật đơn điệu, biểu tình cũng không đủ sinh động, kỹ xảo biểu diễn tiêu chuẩn rõ ràng có chênh lệch, nhưng hắn ngoại hình cùng dáng người phi thường tốt bù lại điểm này, kịch tổ hẳn là đối với hắn vai diễn chuyên môn tiến hành thiết kế, hoàn toàn phù hợp diễn viên bản thân đặc điểm.

Mỗi khi phim muốn cho Will - Turner đặc tả, cần diễn viên bùng nổ kỹ xảo biểu diễn khi, bao giờ cũng là đem nhân vật bị vây ở thích hợp nhất bối cảnh bên trong, lấy bối cảnh đột xuất thô cuồng đường cong, mạnh mẽ dáng người cùng uy mãnh khí thế, khiến nhân vật cùng phim mĩ đều giống tranh sơn dầu như vậy.

Theo phim tiến vào nửa đoạn sau, Amanda hoàn toàn đắm chìm ở kịch tình cùng hình ảnh trong, càng xem đến mặt sau, nàng lại càng cảm giác Elizabeth - Swan nhân vật này có chút dư thừa, trừ bỏ cho Will - Turner tất yếu ra khơi mạo hiểm lý do, mặt khác thời gian chính là tại xoát xinh đẹp dung mạo người qua đường đại bình hoa, chiếu Matthew cùng Johnny - Depp xuất sắc kém xa.

Lại chính là phim đặc hiệu , đặc hiệu tương đương xuất sắc.

Matthew cũng là lần đầu tiên nhìn thấy [ Cướp biển vùng Caribbean ] thành phiến, đặc hiệu đối với hắn loại này từng thích xem đạo bản bỏng đại phiến người đến nói, chỉ là như vậy mà thôi, nhưng sẽ không quên hiện tại mới 2003 năm, Industrial Light and Magic (ILM) có thể tạo ra như thế tiêu chuẩn, đủ để trở thành phim nhất đại bán điểm.

Mặt khác, Will - Turner nhân vật này tuyệt đối so với từng tiểu thợ rèn xuất sắc, vô luận là đối chiến Jack - Sparrow cùng Anh quốc binh lính, vẫn là cùng Barbossa cầm đầu hải tặc so đấu, đều biểu hiện ra cường đại sức chiến đấu, hơn nữa động tác thiết kế tinh diệu, hoàn thành độ cực cao, tuyệt đối có thể trở thành phim nhất đại bán điểm.

Lại chính là Jack - Sparrow, nhân vật này cùng đối thủ so đấu, chủ yếu lấy sách lược làm chủ, từ bắt đầu trộm thuyền đến trộm kim tệ lại đến cùng Barbossa thuyền trưởng ngươi tranh ta đoạt, cũng không phải đơn thuần dựa vào vũ lực.

Will - Turner cùng Jack - Sparrow này hai nhân vật, có thể nói đặc điểm rõ ràng.

So sánh dưới, Elizabeth - Swan tồn tại cảm liền không tính bao nhiêu cường , bên cạnh Keira - Knightley từ cửa hàng rèn chiến đấu sau, mặt liền vẫn buộc chặt .

Này cũng rất bình thường, hôm nay Hollywood đại chế tác thương nghiệp giải trí điện ảnh, chỉ cần đạo diễn cùng người sản xuất đầu bình thường, liền sẽ không quá phận đột hiển nữ tính nhân vật, chẳng sợ nữ chính quay chụp khi kỹ xảo biểu diễn đại bùng nổ, hậu kỳ cắt nối biên tập thời điểm, người sản xuất cũng sẽ không do dự.

Chung quy hiện tại mới 2003 năm.

Cao trào đại chiến trong, bởi Jack - Sparrow chính mình yêu cầu, cùng với biết hắn có bất tử chi thân, sức chiến đấu tối cường Will - Turner đi đối phó hải tặc lâu la, Jack - Sparrow chống lại đại nhân vật phản diện Barbossa, Elizabeth - Swan như trước hoa lệ đả tương du.

Bất quá, Barbossa vẫn là hai đại nam chính Jack - Sparrow cùng Will - Turner hợp lực giết chết......

Phim kết cục, Hollywood thức đại đoàn viên lại xuất hiện, Jack - Sparrow như nguyện lấy thường đoạt lại Hắc Trân Châu hào, Will - Turner cùng Elizabeth - Swan hôn cùng một chỗ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 236: Sáng Suốt Quyết Định

“Bởi vì đường chân trời vẫn ở kia, ngươi tưởng đến nơi đó, nhưng ngươi vĩnh viễn tới không được.”

California Disney nhạc viên phụ cận một nhà xa hoa khách sạn trước cửa, Matthew đứng ở một ít phóng viên trung ương, nói mạc danh kỳ diệu mà nói,“Chính là như vậy, xa không thể thành khó có thể buông tay.”

Hắn lộ ra mê người tươi cười,“Cho nên, ta rất hướng tới cùng Will - Turner cùng Jack - Sparrow như vậy, triều kia đường chân trời xuất phát !”

Loại này rất có văn nghệ phạm mà nói, đương nhiên không phải Matthew loại này văn hóa tu dưỡng nhân có thể tưởng ra đến , mà là kịch tổ tỉ mỉ chuẩn bị .

Matthew cũng là hiện học hiện bán.

Bên kia, Johnny - Depp đầy nhịp điệu thanh âm truyền tới.

“Chúng ta là không chuyện ác nào không làm tà ma, đại phôi đản. Mau tới thoải mái chè chén, tận tình hưởng thụ hải tặc sinh hoạt đi ! không chuyện ác nào không làm đại phôi đản ! ác !”

Đối mặt phần đông truyền thông phóng viên, như thế điên cuồng cùng không nên thân, trừ Johnny - Depp, kịch tổ căn bản không có người thứ hai có thể làm được đi ra,“Nào nam hài tử không có tại mới trước đây làm qua một mộng? Trong giấc mộng này, chính mình là không gì không làm được hải tặc thuyền trưởng, bên hông bội một thanh loan đao, thống lĩnh một chiếc treo Khô Lâu cờ xí thuyền buồm, vô câu vô thúc ở trên đại hải tìm kiếm mạo hiểm cùng kích thích? Khi đó chính mình, có lẽ còn bởi vì nhiều năm chinh chiến mù một con mắt, vừa lúc có thể không tất tại dùng đơn ống kính viễn vọng thời điểm lao lực bế một khác con mắt.”

Johnny - Depp khí chất, phối hợp những lời này, hấp dẫn phóng viên không ngừng chụp ảnh.

Matthew đối diện, một danh thân hình cao lớn nam phóng viên lớn tiếng hỏi,“Matthew - Horner, ngươi cảm giác [ Cướp biển vùng Caribbean ] có thể thành công sao?”

“Đương nhiên sẽ thành công !” Matthew trước nói như vậy một câu, nghĩ nghĩ, tiếp còn nói thêm,“Ngươi không cảm thấy phim dị tưởng thiên khai, tràn ngập khó có thể tin tưởng sức tưởng tượng cùng sáng tạo sao? Biển Caribbean say lòng người phong cảnh, thánh Vincent cảng vô tận phong tình, Hắc Trân Châu hào trảm phong phá lãng hào hùng, đại hải khoan miểu khúc......”

Hắn ngôn chi chuẩn xác,“Ta cho rằng này bộ phim cụ bị sở hữu phim thương mại thành công nhân tố, tưởng không bán tòa đều không được a.”

Phía trước là kịch tổ chuẩn bị đáp án, cuối cùng một câu là Matthew chính mình gia , hắn phỏng chừng phim ăn hành khả năng không lớn, lời này trở thành cười liêu khả năng tự nhiên cũng rất nhỏ.

Nếu chính hắn đều không biểu hiện ra tin tưởng đến, đó mới là chê cười.

So với Matthew cùng Johnny - Depp, Keira - Knightley bên cạnh phóng viên ít hơn rất nhiều, lại đây phỏng vấn phóng viên đều là từ Disney nhạc viên kịch trường bên trong cùng tới được, đều xem qua phim.

Bọn họ đều rất rõ ràng, phim áp phích cùng tuyên truyền trung là một nữ hai nam tam đại nhân vật chính, trên thực tế lại là song nam chủ một nữ xứng cách cục.

Phỏng vấn thời gian vừa đến, lập tức có Disney công tác nhân viên lại đây, ngăn cách ra phóng viên, dẫn dắt Matthew, Johnny - Depp cùng Keira - Knightley ba người tiến vào khách sạn yến hội đại sảnh.

Cùng dĩ vãng lần đầu kết thúc tổ chức tin tức tuyên bố hội không đồng, Disney ảnh nghiệp không có dựa theo Hollywood quen có trình tự đi, ngược lại tại lần đầu sau khi kết thúc, triệu tập kịch tổ vi tham gia lần đầu thức khách quý, phóng viên cùng các nhà bình luận, tổ chức một đáp tạ tiệc rượu.

Tiến vào yến hội thính, Matthew vẫn là cùng Keira - Knightley ở cùng một chỗ, tại dưới đại đa số tình huống, hắn vẫn là rất tuân thủ khế ước .

“Cụng ly !”

Tại Jerry - Bruckheimer dẫn dắt dưới, Matthew theo kịch tổ nhân viên cùng nhau nâng chén, xử lý đáp tạ rượu.

Matthew lấy qua Keira - Knightley trong tay ly, tính cả chính mình , cùng nhau giao cho phục vụ sinh, nhìn thấy Keira - Knightley tựa hồ cảm xúc không tốt, hỏi,“Làm sao, Keira? Đói bụng sao?”

Hiện tại đã buổi tối mười giờ , hai người từ giữa trưa đến hiện tại, chỉ ăn có chút ít còn hơn không một vài thứ.

Keira - Knightley lắc đầu,“Ta không sao.”

Loại sự tình này nói như thế nào ra khỏi miệng? Đối phim trung chính mình vai diễn bất mãn? Bởi vì nhân vật xa không bằng Matthew cùng Johnny - Depp xuất sắc mà buồn bực?

Matthew đối Keira - Knightley chung quy có điều lý giải, hơi làm tự hỏi, đại khái đoán được một ít, lại không biết nên nói cái gì, vừa lúc Helen - Hermann đi tới.

“Knightley tiểu thư.” Helen - Hermann rất khách khí nói,“Có thể mượn một chút ngươi bạn trai sao?”

Nói chuyện là người biết chuyện, Keira - Knightley đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nói,“Các ngươi xin cứ tự nhiên đi.”

“Có chuyện?” Matthew hỏi.

Helen - Hermann gật đầu,“Mang ngươi đi nhận thức mấy người.”

Matthew cùng Helen - Hermann, rất nhanh đi tới hai người trước mặt, hai người kia một ục ịch mang kính mắt, một cái khác là cao gầy .

Helen - Hermann trước giới thiệu gã ục ịch,“Matthew, đây là nhà bình luận Roger Ebert tiên sinh.” Tiếp, lại giới thiệu cao gầy ,“Vị này là Roger Ebert tiên sinh hợp tác Richard Roeper tiên sinh.”

Theo sau, nàng vì này hai người giới thiệu Matthew.

Bắt tay chào hỏi, Matthew phi thường lễ phép nói,“Hai vị là Bắc Mĩ cao nhất nhà bình luận, phi thường vinh hạnh có thể nhận thức các ngươi.”

Richard Roeper hắn không biết, nhưng Roger Ebert tên tuổi rất vang dội .

Mấy người khách khí nói vài câu, đại khái là nhà bình luận diễn xuất cho phép, cũng có lẽ cho rằng chính mình là điện ảnh phương diện chuyên gia, Roger Ebert trực tiếp bình luận Matthew ở trong phim biểu hiện.

“Will - Turner là phim gần với Jack - Sparrow lượng điểm, điểm này không thể phủ nhận.” Hắn nhìn Matthew, tiếp tục nói,“Ngươi vai diễn hoàn thành thực hảo, đặc biệt là động tác hí, tổng thể đến nói đem nhân vật đắp nặn thực lập thể cùng sinh động, hiện tại xem ra, Disney cùng Jerry - Bruckheimer lựa chọn ngươi biểu diễn Will - Turner, ngược lại là phi thường sáng suốt quyết định.”

“Thật?” Matthew trên mặt cố ý biểu hiện ra ẩn mà không phát mừng như điên, tựa hồ bị Roger Ebert khen ngợi là kiện phi thường rất giỏi sự tình, liên thanh âm trung đều mang theo hưng phấn,“Albert tiên sinh, ngươi thật như vậy xem?”

Roger Ebert mỉm cười, rất tốt che giấu một tia tự đắc, nói,“Đương nhiên ! của ngươi nhân vật có nhất định mị lực !”

Matthew nở nụ cười, tươi cười như là phát ra từ chân tâm như vậy.

Nhưng hắn tươi cười vừa ở trên mặt nở rộ, Roger Ebert còn nói thêm,“Có một điểm ngươi muốn chú ý ! ngươi ở trong phim chỗ thiếu hụt cũng rất rõ ràng.”

Matthew lập tức thu hồi tươi cười, rất chăm chú thỉnh giáo nói,“Albert tiên sinh, ngươi là nhà bình luận giới kiểu mẫu, có thể hay không giúp ta chỉ ra chỗ sai?”

Mắt thấy Matthew như thế khiêm tốn có lễ, Roger Ebert thanh thanh gần nhất càng ngày càng không thoải mái yết hầu, nói,“So với đại đa số tuổi trẻ diễn viên, ngươi đắp nặn Will - Turner xác thật rất phấn khích, nhưng này mấy phấn khích đại bộ phận là bắt nguồn từ động tác hí, mà không phải ngươi bản thân biểu diễn......”

Nghe hắn nói như vậy, Matthew rất tưởng hỏi, động tác hí chẳng lẽ liền không là điện ảnh biểu diễn ?

Nhưng nghĩ đến Roger Ebert hiển hách uy danh, không tất yếu trước mặt đắc tội hắn, hơn nữa hắn vừa khởi bước, cũng cần cùng như vậy nhà bình luận làm tốt quan hệ, để làm cho bọn họ tận khả năng nhiều lời điểm lời hay.

Roger Ebert mà nói thủy chung không có đình,“Ngươi cần tiến thêm một bước tôi luyện kỹ xảo biểu diễn !”

Những lời này thực ra cũng điểm ra Matthew hiện tại vấn đề lớn nhất, chính hắn cũng có thể ý thức được, so với Johnny - Depp Jack - Sparrow thuyền trưởng, hắn Will - Turner nếu không phải có động tác hí gia phân, cũng sẽ bị hoàn toàn áp chế.

Nhưng kỹ xảo biểu diễn loại này nói không rõ tả không được, lại không có minh xác cân nhắc tiêu chuẩn gì đó, muốn đề cao cũng không dễ dàng, Matthew bản thân luyện tập luôn luôn liền không có chân chính đình chỉ qua, đề cao lại không phải rất rõ ràng.

Roger Ebert là toàn mĩ tối đỉnh cấp nhà bình luận, có lẽ hiểu được cũng nhiều......

Matthew nghĩ đến đây, không khỏi hỏi,“Albert tiên sinh, ta cũng vẫn đang vì đề cao kỹ xảo biểu diễn buồn rầu, lại tìm không thấy hảo biện pháp.”

Có lẽ Matthew này thật thật giả giả thái độ cùng lời nói, cho Roger Ebert một cố gắng tiến tới hảo diễn viên cảm giác, hắn tương đương chăm chú nói,“Đi độc lập giới điện ảnh đi, đi vào trong đó tiếp một ít tiểu chế tác cùng có chiều sâu nhân vật đến tôi luyện kỹ xảo biểu diễn, tạm thời buông tay có hoa không quả thương nghiệp điện ảnh......”

Nghe xong câu đầu tiên, Matthew liền đem Roger Ebert mặt sau lý do thoái thác trở thành gió thoảng bên tai, ngược lại không phải Roger Ebert biện pháp không đáng tin, mà là này hoàn toàn cùng hắn cùng Helen - Hermann chế định lộ tuyến tướng bội.

Nếu muốn đi độc lập giới điện ảnh tôi luyện kỹ xảo biểu diễn, hắn sớm liền đi, cũng sẽ không chờ tới bây giờ.

Bất quá, Matthew không có đem trong lòng suy nghĩ biểu hiện ra ngoài, trên mặt như cũ là một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, hắn không tất yếu bởi vì như vậy một điểm việc nhỏ, liền cùng Roger Ebert sinh ra không tất yếu tranh chấp.

Cấp Roger Ebert lưu lại ấn tượng tốt, đối với hắn ngược lại càng có ưu việt.

Matthew đợi đến Roger Ebert nói xong, ngữ khí một điểm cũng không có biến, nói,“Cám ơn ! ta tưởng ta biết nên làm như thế nào .”

“Ân !” Roger Ebert tựa hồ rất thưởng thức Matthew thái độ,“Hiện tại giống ngươi như vậy minh lý lẽ trẻ tuổi nhân, đã rất ít .”

“Rất quá khen .” Matthew khách sáo một câu.

Lại hàn huyên vài câu về điện ảnh sự tình, Matthew cùng Helen - Hermann cùng nhau cáo từ ly khai.

“Ngươi thật muốn đi độc lập giới điện ảnh?” Helen - Hermann hỏi.

Matthew nhún nhún vai,“Ngươi cảm giác đâu?”

Helen - Hermann không lại tham thảo vấn đề này, tại có phim thương mại nam chính có thể tiếp dưới tình huống, Matthew - Horner loại này ham thích với danh lợi nhân, làm sao có khả năng chạy đến hỗn loạn áp lực độc lập giới điện ảnh đi phát triển?

Hai người hướng tới Keira - Knightley bên kia đi, Helen - Hermann vừa đi vừa đổi đề tài,“Nữ chính Elizabeth - Swan tồn tại cảm cũng không cường, nàng có phải hay không tại sinh khí?”

“Ta cũng không biết.” Matthew khẽ lắc đầu,“Đại khái có một điểm đi.”

Nguyên bản đầy cõi lòng chờ mong, kết quả phim phát hành sau, phát hiện chính mình nhân vật là một hoa lệ đả tương du bình hoa, đổi thành là hắn phỏng chừng cũng sẽ có chút buồn bực.

Helen - Hermann nói,“Phim nhân vật có chút thất hành, hoàn toàn lấy ngươi cùng Johnny - Depp làm chủ, Keira - Knightley vai diễn rất nhẹ, ta cảm giác phía trước định ra kế hoạch có tất yếu căn cứ kế tiếp người xem đối với nhân vật phản ứng tiến hành điều chỉnh, nếu Keira - Knightley phản ứng không tốt, nàng lại với ngươi ở cùng một chỗ chính là trói buộc, chúng ta tốt nhất sớm điểm buông tay nàng.”

Matthew nghĩ nghĩ, nói “Vẫn là đợi phim danh tiếng đi ra nói sau đi.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 237: Box Office Đại Bạo Bắt Đầu

Phim tổ chức lần đầu thức sau, không có lập tức phát hành, mà là muốn đợi đến cuối tuần công chiếu, ban sơ thời điểm, Disney ảnh nghiệp kế hoạch [ Cướp biển vùng Caribbean ] từ bản thứ tư chính thức tại Bắc Mĩ phát hành, nhưng mấy trường thử chiếu hội sau, bởi vì phim danh tiếng không sai, lại làm điều chỉnh, vẫn là đem công chiếu thời gian đặt ở truyền thống cuối tuần.

[ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] sẽ lấy đêm thứ năm thượng 3500 nhiều gia rạp chiếu phim trước tiên trường, kéo ra hải tặc mạo hiểm chi lữ.

Matthew làm một danh diễn viên, phương diện này không có bất cứ quyền phát ngôn, chỉ là phối hợp kịch tổ cùng Disney ảnh nghiệp phát hành kế hoạch.

Disney nhạc viên lần đầu thức sau, hắn càng nhiều chú ý là phim danh tiếng, đối với một bộ không phải cải biên, lại phi tục tập điện ảnh đến nói, danh tiếng có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tuần đầu sau box office xu thế.

Lần đầu thức qua đi trong ba ngày, các lộ truyền thông cùng nhà bình luận đối với [ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] bình luận phân phân ra lô, giống như thử chiếu hội khi như vậy, phim tổng thể danh tiếng tương đương không sai.

Roger Ebert liền tại chính mình chuyên mục bên trong như thế viết nói,“[ Cướp biển vùng Caribbean ] này bộ phim già trẻ đều nghi ‘Gia đình thức thoải mái hài hước hỗn hợp một chút khẩn trương dọa người’, đáng giá nhất nhắc tới là bộ điện ảnh này máy tính kỹ năng đặc biệt. Tổng thể đến nói [ Cướp biển vùng Caribbean ] vẫn chưa đào thoát Hollywood khuôn sáo cũ, tình tiết cũng tương đối đơn giản, nhưng này cũng không gây trở ngại nó trở thành một bộ đáng giá đề cử phim. Trừ xem kia vài lên án mạnh mẽ xã hội hoặc vạch trần hắc ám phim ngoại, chúng ta cũng có thể lựa chọn loại này dễ dàng cười mà qua điện ảnh, hồi vị một chút ấu niên đối hải tặc hướng tới cùng tưởng tượng, thỏa mãn một chút thị giác hưởng thụ cùng đối mĩ theo đuổi.”

Hắn còn cố ý đề cập hai nam chính,“Johnny - Depp đóng vai Jack - Sparrow thuyền trưởng đảo điên qua lại sở hữu hải tặc hình tượng, Johnny - Depp mang đến một lần cực kỳ phấn khích diễn xuất; Cùng hắn hợp tác Matthew - Horner đóng vai Will - Turner, cùng hải tặc thuyền trưởng ưu thế bù đắp, chế tạo một đôi hỏa hoa văng khắp nơi hợp tác !”

Bắc Mĩ chủ lưu truyền thông đối với bộ điện ảnh này cơ bản đều là biểu dương thái độ.

“Phim già trẻ đều nghi, chỉ là phim quá dài.”-- USA Today

“Một bộ cực bổng cường đạo điện ảnh, phi phàm, thú vị cũng rậm rạp đồ sộ.”--[ Entertainment Weekly ]

“Johnny - Depp cùng Matthew - Horner cùng mang đến nay hạ tối thú vị cùng tối có sức sống màn ảnh biểu diễn, bọn họ hai là quan khán bản phiến tốt nhất lý do.”--[ Washington Post bình ]

“Bản phiến nhìn qua giống như là gia trường âm nhạc TV, hai danh diễn viên chính Johnny - Depp cùng Matthew - Horner, một điên cuồng, một cái khác dương cương, nếu ngươi đã chán ghét kỳ nghỉ hè điện ảnh, như vậy bản phiến khẳng định sẽ khiến ngươi say mê tại Gore - Verbinski thuần túy điện ảnh ma thuật bên trong.”--[ Los Angeles thời báo ]

“[ Cướp biển vùng Caribbean ] đặc hiệu xuất sắc, hai danh diễn viên chính Johnny - Depp cùng Matthew - Horner để người ấn tượng khắc sâu, đáng giá cả nhà nhân cùng nhau xem xét.”--[ Houston kỷ sự báo ]

Matthew mấy ngày này cơ hồ lật xem sở hữu chủ lưu truyền thông bình luận, chính mình cũng căn cứ ấn tượng đơn giản tiến hành phân loại, chân chính đem [ Cướp biển vùng Caribbean ] làm thấp đi không có gì khác bình luận cơ hồ không có, dù sao hắn là không có nhìn thấy, phê bình thanh âm cơ bản tập trung tại phim quá dài, tiết tấu hơi chậm cùng hoa lệ đả tương du nữ chính đẳng xác thật tồn tại khuyết điểm mặt trên.

Nhận đến khen ngợi phương diện tắc tương đối tập trung tại xuất sắc đặc hiệu, đối lão cũ hải tặc đề tài sang tân, đạo diễn Gore - Verbinski, cùng với hắn cùng Johnny - Depp hai danh nam chính mặt trên.

Premiere tạp chí bình luận tối có đại biểu tính.

“[ Cướp biển vùng Caribbean ] giảng thuật một thú vị mạo hiểm cố sự, có thể nói năm nay kỳ nghỉ hè bắt đầu tới nay giỏi nhất phim bom tấn, đạo diễn Gore - Verbinski tại rất nhiều màn ảnh sử dụng thượng, đều nhịn không được để người ủng hộ, song nam chủ Johnny - Depp cùng Matthew - Horner tuyệt đối là năm nay cá tính rõ ràng nhất một đôi điện ảnh nhân vật, hai người nhân vật va chạm ra kích tình bắn ra bốn phía hỏa hoa, còn không có bất cứ một bộ hải tặc điện ảnh trung, có bọn họ như vậy tương phản rõ ràng, cố tình lại ưu khuyết điểm bù đắp một đôi nhân vật.”

Này mấy ngay mặt đánh giá, bị truyền thông tản ra đến sau, có thể hữu hiệu gợi lên người xem mua vé dục vọng, chung quy phía trước điên cuồng hâm nóng chuyện xấu, đã cấp tiềm tại thụ chúng lưu lại nhất định ấn tượng, tốt đánh giá, không thể nghi ngờ có thể khiến ấn tượng trở nên càng thêm khắc sâu.

Hơn nữa [ Cướp biển vùng Caribbean ] trên bản chất trưởng thành phim thiếu nhi đặc tính, cũng có trợ với box office tăng trưởng, gia đình người xem vĩnh viễn đều là cụm rạp thị trường không thể bỏ qua trọng yếu tiêu phí quần thể.

Huống hồ, giống [ Cướp biển vùng Caribbean ] loại này bao hàm phần đông phấn khích đặc hiệu phim, rạp chiếu phim mới là thích hợp nhất xem xét nơi.

Tại hiện nay, thậm chí tương lai hơn mười năm sau, này một loại hình phim tại rạp chiếu phim trung sở hiện ra hiệu quả, là đại chúng hoá gia đình giải trí công trình căn bản không thể với tới .

Một bộ phim có khen ngợi cũng sẽ có kém bình.

Tỷ như phê bình Matthew tại phim trừ soái ngoài, kỹ xảo biểu diễn không có gì khác; Phim bề ngoài lớn hơn nội hàm; Jack - Sparrow như là gay, Will - Turner cùng hắn thoạt nhìn là một đôi đồng tính luyến; Nữ chính Elizabeth - Swan có cũng được mà không có cũng không sao đợi đã (vân vân)......

Nhưng nói tóm lại,[ Cướp biển vùng Caribbean ] kém bình rất ít, phim bản thân có chất lượng cam đoan, Walt Disney quan hệ xã hội từ trước đều rất xuất sắc.

Matthew tiến vào Hollywood thời gian dài như vậy , tự nhiên biết một bộ phim danh tiếng căn bản không giống phổ thông người xem tưởng tượng như vậy, là truyền thông, người xem cùng nhà bình luận căn cứ phim hảo xấu đánh giá thiên nhiên hình thành , Hollywood có một loại thông thường nhất tuyên truyền phương thức gọi là danh tiếng marketing.

Tại đây kỳ quái lạ lùng trong giới, điện ảnh có thể chế tạo, ngôi sao có thể chế tạo, tình lữ có thể chế tạo, danh tiếng đồng dạng cũng có thể chế tạo.

Đương nhiên, một bộ phim nếu thật sự rất nát, danh tiếng marketing liền sẽ không có quá nhiều hiệu quả .

[ Cướp biển vùng Caribbean ] danh tiếng tại nay hạ Hollywood trong phim bom tấn, tuyệt đối nổi bật.

Phim ở trên Rotten Tomatoes cho điểm dĩ nhiên giải cấm, trang web thu thập đến bốn mươi sáu phân bình luận điện ảnh trung, tuyệt đại đa số đều là khen ngợi, mới mẻ độ cao tới 82%, chia đều được điểm cũng có 7.5 phân.

Này đối với một bộ thiên nhi đồng hướng hài kịch điện ảnh đến nói phi thường khó được.

Internet thời đại đã tiến đến, tin tức lưu thông tốc độ trở nên trước nay chưa có mau lẹ, một bộ siêu cấp cự chế lần đầu danh tiếng, thường thường chỉ cần hai đến ba ngày thời gian, liền có thể truyền khắp toàn mĩ.

Cho nên, đến đêm thứ năm thượng,[ Cướp biển vùng Caribbean ] buổi chiếu đầu khi, đại đa số phòng chiếu phim tỷ lệ chỗ ngồi coi như lý tưởng, Matthew thông qua [ Vua Bọ Cạp ] có một ít phấn ti, Johnny - Depp những năm gần đây người ủng hộ cũng không thiếu, thưởng thức Keira - Knightley người xem cũng có, lại thêm Disney này một phẩm bài kêu gọi lực cùng nhận đến có thể nói mãnh liệt tuyên truyền marketing thế công ảnh hưởng nhân, cơ bản cấu thành trước tiên trường chủ thể người xem.

Một bộ phim vừa không là đến từ cải biên, lại phi tục tập mà nói, trước tiên trường hợp lại thường thường là tuyên truyền marketing, phẩm bài lực ảnh hưởng cùng với diễn viên chính cùng đạo diễn kêu gọi lực.

[ Cướp biển vùng Caribbean ] ở này đó phương diện đều có ưu thế cùng hoàn cảnh xấu.

Đêm khuya rạng sáng, Matthew bị di động tin nhắn tiếng chuông đánh thức, từ gối đầu phía dưới lấy ra di động nhìn thoáng qua, là Helen - Hermann phát đến tin nhắn, cả tin nhắn nội dung chỉ có một con số:610 !

Hắn đương nhiên biết này đại biểu là 610 vạn dollar, cũng chính là [ Cướp biển vùng Caribbean ] trước tiên trường box office con số.

Nhìn thấy con số này, Matthew không khỏi ngồi dậy, trong mắt buồn ngủ mông lung lập tức bị hưng phấn sở thay thế, này có thể so hắn kia bộ [ Vua Bọ Cạp ] đêm khuya trường box office hảo nhiều !

Hắn trong lòng bắt đầu tính nhẩm, lấy này đêm khuya trường box office con số suy tính mà nói,[ Cướp biển vùng Caribbean ] ngày đầu phiếu vô cùng có khả năng tiếp cận 2000 vạn dollar này một đẳng cấp, cuối tuần đầu box office qua 5000 vạn dollar tỷ lệ phi thường lớn !

Cứ như vậy,[ Cướp biển vùng Caribbean ] Bắc Mĩ tổng box office có thể có bao nhiêu đâu?

Matthew chỉ nhớ rõ này bộ phim rất thành công, đều chụp thành một hệ liệt, về phần cụ thể box office là bao nhiêu, từng hắn cái loại này liền đem xem Hollywood bỏng điện ảnh trở thành tiêu khiển giải trí nhân, như thế nào sẽ chuyên môn đi thăm dò phương diện này?

Lấy cái nhìn của hắn, nếu phim box office xu thế ổn định, người xem danh tiếng lại hảo, nói không chừng có thể trùng kích một chút Bắc Mĩ 3 ức dollar, toàn cầu 5 ức dollar......

Thật muốn nói như vậy, hắn làm nam chính chi nhất, trèo lên Hollywood nhị tuyến ngôi sao vị trí, tuyệt đối không có vấn đề.

Hi vọng này 610 vạn dollar đêm khuya trường box office, có thể trở thành [ Cướp biển vùng Caribbean ] Bắc Mĩ cùng toàn cầu box office đại bạo bắt đầu !

Ôm ý nghĩ như vậy, Matthew lại nằm trở về, bất quá một điểm buồn ngủ cũng không có .

Hắn dứt khoát bấm gọi Johnny - Depp điện thoại, Hollywood các ngôi sao đại đa số đều là chút dạ hành sinh vật, Johnny - Depp càng là trong đó điển hình.

Bên kia Johnny - Depp vừa chuyển được, Matthew liền hỏi,“Depp, trước tiên trường box office thống kê đi ra , thấy được sao?”

Johnny - Depp tựa hồ còn không có được đến tin tức,“Bao nhiêu?”

Matthew đề cao thanh âm,“610 vạn dollar !”

“Nga......” Johnny - Depp dùng quái dị làn điệu lên tiếng, tiếp bất mãn nói,“Matthew, rạng sáng cho người gọi điện thoại là phi thường không lễ phép hành vi !”

Matthew hoàn toàn liền không nghe vào đi, nói,“Ngươi sẽ để ý này?”

Nhưng lời vừa nói xong, hắn liền nghe đến nữ nhân nói nói thanh âm, tựa hồ không chỉ một, hắn thấp giọng ho khan một chút, nói,“Ta đây không quấy rầy ngươi , Depp. Có chuyện chúng ta gặp mặt lại nói hảo.”

Johnny - Depp bên kia lập tức chặt đứt điện thoại.

Nghe truyền đến đô đô thanh, Matthew nhún vai, đưa điện thoại di động thả trở về, Johnny - Depp tựa hồ rất lãnh tĩnh, bất quá người này tính tình tính cách quái dị, ai biết hắn đến cùng suy nghĩ cái gì, nói không chừng là tại làm trước tiên chúc mừng cuồng hoan party đâu.

Theo sau, Matthew nhắm mắt lại, lại lăn qua lộn lại ngủ không được, trong đầu tất cả đều là [ Cướp biển vùng Caribbean ] box office đại bạo, hắn hồng biến toàn mĩ hình ảnh.

“Có lẽ này bộ phim qua đi, ta so hiện tại Depp còn muốn nổi danh cũng không nhất định đâu?”

Trong đầu vừa toát ra như vậy ý niệm, Matthew bỗng nhiên nghĩ đến, Helen - Hermann nhắc nhở qua hắn,[ Cướp biển vùng Caribbean ] không phải không có đối thủ cạnh tranh, 20th Century Fox [ League of Extraordinary Gentlemen ] cũng ở đây cuối tuần phát hành !

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 238: Ngày Đầu Hai Ngàn Vạn

Bởi vì cùng [ Cướp biển vùng Caribbean ] đồng cuối tuần phát hành quan hệ, Matthew chuyên môn xem xét một chút [ League of Extraordinary Gentlemen ] tư liệu, lúc này mới phát hiện [ Van Helsing ] cũng không cô đơn, [ League of Extraordinary Gentlemen ] bên trong cũng tập kết nhất chúng nổi tiếng quái vật, có thể nói một bộ quái vật đại tập hợp điện ảnh tác phẩm.

[ Solomon bảo tàng ] bên trong thám hiểm gia Allan Quatermain,[ Tom - Sawyer lịch hiểm kí ] trung Tom - Sawyer,[ đáy biển hai vạn dặm ] trung Nemo thuyền trưởng,[ hóa thân tiến sĩ ] trung Hyde tiến sĩ,[ Dracula chi hôn ] trung nữ quỷ hút máu Mina,[ ẩn thân nhân ] trung ẩn thân nhân,[ Dorian Gray chân dung ] trung Dorian Gray......

Những người này hưởng ứng Great Britain Victoria nữ vương kêu gọi, hợp thành một “Đặc biệt thân sĩ liên minh”, đến đối kháng mưu toan đảo điên thế giới cuồng nhân u linh.

Matthew xem qua tư liệu sau, chỉ có một cảm giác, này chẳng phải chính là Victoria thời đại Avengers hoặc là chính nghĩa liên minh sao? Nguyên lai Hollywood sớm như vậy liền có tổ kiến đoàn đội xoát quái vật ý tưởng, hơn nữa nam chính vẫn là đại danh đỉnh đỉnh Sean Connery.

Đáng tiếc, hắn không nhìn qua này bộ phim, hoàn toàn liền không bất cứ ấn tượng.

Matthew theo sau ở trên báo chí thấy được [ League of Extraordinary Gentlemen ] trước tiên trường box office, so [ Cướp biển vùng Caribbean ] thiếu một nửa còn nhiều, chỉ có không đến 300 vạn dollar.

Đan từ trước tiên trường box office đến nói, [ League of Extraordinary Gentlemen ] căn bản không có khả năng là [ Cướp biển vùng Caribbean ] đối thủ.

Sự thật cũng chính là như thế, thứ sáu một ngày qua đi,[ Cướp biển vùng Caribbean ] thu hoạch 2220 vạn dollar, [ League of Extraordinary Gentlemen ] chỉ có 850 vạn dollar, hai bộ phim căn bản không ở trên cùng một cấp bậc.

Danh tiếng phương diện chênh lệch liền càng lớn .

[ League of Extraordinary Gentlemen ] phát hành một ngày sau, lạn cà chua chỉ có đáng thương 17% mới mẻ độ,[ Cướp biển vùng Caribbean ] như cũ duy trì tại 80% trên đây.

imdb mặt trên, [ League of Extraordinary Gentlemen ] người xem chia đều chấm điểm 5.9 phân, trực tiếp không đạt tiêu chuẩn;[ Cướp biển vùng Caribbean ] cao tới 8.3 phân !

Này hai bộ phim hoàn toàn không có bất cứ có thể so tính.

[ League of Extraordinary Gentlemen ] cực kém danh tiếng, cũng khiến Matthew đem nó ném tới một bên, vô luận từ phương diện nào xem, do Sean Connery diễn viên chính này bộ phim, đều không đủ để đối [ Cướp biển vùng Caribbean ] tạo thành bao nhiêu uy hiếp.

Truyền thông cũng tại lấy này hai bộ đồng kỳ phát hành thương nghiệp đại tác so sánh, cho dù là tại chen lấn kỳ nghỉ hè, hai bộ đầu tư vượt qua 7000 vạn dollar tác phẩm chen tại cùng một cuối tuần phát hành tình huống, cũng là tương đối hiếm thấy .

Ngay cả [ Los Angeles thời báo ] như vậy đại báo, đều đăng một thiên tương quan bình luận.

“Làm đồng kỳ phát hành thương nghiệp giải trí điện ảnh, [ League of Extraordinary Gentlemen ] hoàn toàn không thể cùng [ Cướp biển vùng Caribbean ] so sánh, chênh lệch là toàn phương vị .”

“Đầu tiên làm đạo diễn, [ League of Extraordinary Gentlemen ] đạo diễn Stephen - Norrington đem một cực kỳ xảo diệu cùng kinh diễm sáng ý, chụp thành một bộ dung tục vô cùng phim dở;[ Cướp biển vùng Caribbean ] đạo diễn Gore - Verbinski lại vừa vặn tương phản, lão sáo xuống dốc hải tặc đề tài, tại hắn thủ hạ chiếm được tân sinh.”

“Tiếp theo là diễn viên, [ League of Extraordinary Gentlemen ] nhân vật chính Sean Connery nhiều năm như vậy trôi qua , cho dù là biểu diễn một thám hiểm gia, nhìn qua vẫn là James - Bond; Trái lại [ Cướp biển vùng Caribbean ] nam chính Johnny - Depp, dựa vào Jack - Sparrow hoa lệ xoay người, mang đến một hồi kinh tài tuyệt diễm biểu diễn; Còn có hai bộ phim trung bình hoa nhân vật cũng chênh lệch rõ ràng, Stuart Townsend cùng Matthew - Horner phân biệt là hai bộ phim trung nhan trị đảm đương, hai người ở trong phim đóng vai cũng đều là dùng kiếm cao thủ, Stuart Townsend chất phác như là tảng đá, Matthew - Horner lại đem một cùng loại như nham thạch nhân vật, suy diễn rất sống động......”

Nhìn thấy nơi này, Stuart Townsend ném xuống trong tay [ Los Angeles thời báo ], trên mặt rõ ràng không thế nào hảo xem, thứ bảy sớm lên, được đến ngày hôm qua box office số liệu trong lòng liền không thống khoái, hiện tại trên báo chí còn như thế cầm hắn cùng một vô danh tiểu tốt so sánh, trong đó tất cả đều là châm chọc, tâm tình như thế nào có thể sẽ hảo?

[ League of Extraordinary Gentlemen ] là hắn lần đầu tiên biểu diễn đại chế tác, trực tiếp quyết định về sau tinh đồ, phim box office kham ưu, hắn tương lai......

Đột nhiên vang lên tiếng bước chân đánh gãy hắn tự hỏi, Stuart Townsend ngẩng đầu nhìn, bạn gái Charlize - Theron đang từ trong phòng tập thể thao đi ra, nguyên bản mập mạp dáng người, đã gầy trở về hảo nhiều.

“Làm sao, thân ái ?” Charlize - Theron nhìn hắn hỏi.

Stuart Townsend bỗng nhiên nhớ tới phía trước nghe Charlize - Theron đề cập qua Matthew - Horner tên này, hơi một hồi ức, nói,“Ngươi hay không là nhận thức Matthew - Horner?”

Tuy rằng nhìn thấy Stuart Townsend biểu tình có chút không đúng, nhưng Charlize - Theron không tưởng lừa gạt bạn trai, nói,“Nhận thức, năm trước tại Depp hắc Mamba tửu ba nhận thức , ta, Depp còn có Keanu, cùng Matthew - Horner tại hắc Mamba tửu ba uống qua vài lần rượu.”

“Về sau ít đi chỗ đó lý uống rượu.” Stuart Townsend âm mặt nói,“Không cần lại cùng Matthew - Horner lui tới !”

Charlize - Theron hơi hơi nhíu mi, hỏi,“Vì sao, ta......”

“Không vì sao !” Stuart Townsend đột nhiên nổi giận, trực tiếp đánh gãy Charlize - Theron mà nói,“Bởi vì ta không thích hắn !”

Lời này nói xong, Charlize - Theron còn tưởng mở miệng phân biệt, Stuart Townsend lại nắm lên vừa kia phân [ Los Angeles thời báo ], trực tiếp ném qua, báo chí phân tán ra đến, tại Charlize - Theron trước người rơi xuống đầy đất.

Stuart Townsend hướng về phía Charlize - Theron quát,“Ngươi lại đi hắc Mamba tửu ba, cũng đừng trở lại ! ta nơi này không chào đón ngươi !”

Charlize - Theron ngậm miệng không nói, tuy rằng này đống phòng ở là nàng mua , gara bên trong xe cũng đều là nàng đào tiền, hai người phí tổn cơ bản cũng đều là nàng tại phụ trách, nhưng vì này phân đến chi không dễ tình yêu, nàng tất cả đều có thể nhịn xuống đi.

Stuart Townsend đứng lên lên lầu, này đáng chết [ Cướp biển vùng Caribbean ], này đáng chết Matthew - Horner......

Burbank, Thiên Sứ trù tính công ty trong văn phòng, Amanda đang ngồi ở Helen - Hermann trên ghế làm việc, lật xem máy tính bên trên trang web.

“Helen,[ Cướp biển vùng Caribbean ] khẳng định có thể đại bán?” Nàng hảo kỳ hỏi.

Helen - Hermann đang ngồi ở trên sô pha nhấm nháp Matthew đưa cho nàng trà xanh, buông xuống ly, nói,“Cuối tuần đầu box office sẽ không thấp hơn 5000 vạn dollar.”

Nàng đây không phải ăn nói lung tung, tại [ Cướp biển vùng Caribbean ] đêm khuya trường box office ra lô sau, vô luận Disney ảnh nghiệp, vẫn là ngoại giới nhiều gia chuyên nghiệp dự trắc cơ cấu, đều đem [ Cướp biển vùng Caribbean ] cuối tuần đầu thấp nhất box office con số điều cao đến 5000 vạn dollar.

Amanda ngẩng đầu lên, lại hỏi,“Matthew muốn trở thành đại minh tinh ?”

“Chỉ cần [ Cướp biển vùng Caribbean ] hậu kỳ xu thế không kém.” Helen - Hermann bình tĩnh nói,“Matthew trở thành nhị tuyến ngôi sao không là vấn đề.”

“Ta nghe ngươi nói qua, hậu kỳ xu thế cùng phim người xem danh tiếng có trực tiếp quan hệ.” Amanda lại cúi đầu nhìn về phía màn hình máy tính,“Từ mạng internet bên trên đến xem,[ Cướp biển vùng Caribbean ] phản ứng rất không sai a.”

Nàng lục lọi trang web, nơi nơi có thể nhìn thấy [ Cướp biển vùng Caribbean ] người xem khen ngợi, này cùng lạn cà chua loại này phản ứng bình luận điện ảnh nhân bình luận bất đồng, thể hiện là nhất tuyến thị trường người xem quan điểm.

“Thuyền trưởng cùng thợ rèn còn có thể lại soái một điểm sao? Thuyền trưởng phóng đãng bất kham, thợ rèn khí phách ngoại lộ, đều có thể nói hào hùng bốn phía, đều là nam nhân cực hạn a !”

“Này bộ phim nguyên sang cảm mười phần, thuyền trưởng thật sự là rất đẹp , thợ rèn thật sự là rất khốc , này hai người hợp tác dứt khoát hoàn mỹ ! duy nhất khuyết điểm chính là Elizabeth - Swan, nhân vật này xuất hiện ở Depp cùng Matthew trung gian, cảm giác rất không đáp .”

“Jack - Sparrow cùng Will - Turner hai nhân vật rất xuất sắc , đề cao cả bộ điện ảnh thú vị tính !”

“Kịch tình hoàn chỉnh, tình tiết chặt chẽ, lộ số tới để người hậm hực nhận, quan trọng nhất là khiến ta nhận thức một sẽ không bao giờ quên đi diễn viên Matthew - Horner.”

Amanda tiếp mở ra imdb, trên trang web đồng dạng khen ngợi một mảnh.

“[ Cướp biển vùng Caribbean ] tuyệt đối sẽ trở thành một bộ kinh điển phim giải trí, lưu sướng cố sự, dày đặc đánh nhau cùng khôi hài, Hans - Zimmer kinh điển phối nhạc, điên cuồng lười nhác, say khướt, kiều Lan Hoa Chỉ Jack thuyền trưởng, Depp rất có mị lực cùng khí phách , mĩ lệ phản nghịch quý tộc nữ cùng tiểu tử nghèo tình yêu, một đám khô lâu nhân vật phản diện tại đáy biển đi đường, thuyền hải tặc ở giữa đạn pháo cùng xung qua sóng to, cùng với thuyền trưởng lên thuyền sau động viên thủ hạ dương buồm khởi hành, tràn ngập Disney đối ảo tưởng mạo hiểm chưa mất tính trẻ con, rung động.”

“Depp cùng Matthew suy diễn hai tối có mị lực nhân vật, so toàn bộ cố sự đều xuất sắc, âm nhu hải tặc cùng uy mãnh thợ rèn hoà lẫn.”

“Ta tưởng tại một bộ hải tặc điện ảnh bên trong hẳn là không có quá nhiều động tác trường hợp, nhưng sau khi xem xong, động tác cùng hí kịch cân bằng tính làm được tương đương đúng chỗ. Đương nhiên, cũng có rất nhiều thú vị đoạn ngắn xen kẽ tại động tác cùng hí kịch ở giữa. Một ít phi thường tốt đặc hiệu cũng gia tăng bộ điện ảnh này lạc thú. Nếu ngươi thích động tác điện ảnh ngươi sẽ thích này, nếu ngươi thích hài kịch ngươi sẽ thích này, đây là một bộ cao nhất giải trí điện ảnh: Kịch tình, động tác, mạo hiểm, hài hước đem kết hợp được như thế hoàn mỹ !”

Đóng lại imdb, Amanda lại đi Matthew cá nhân trên blog nhìn nhìn, cùng phía trước bình tĩnh bất đồng, Matthew Blog phi thường náo nhiệt, nhắn lại khu cơ hồ đều phải xoát bạo .

“Matthew, ngươi rất man ! ta thích ngươi......”

Giống như vậy nữ fan điện ảnh hoa si nhắn lại thật sự là nhiều lắm.

“Làm một danh nhan khống cùng dáng người khống, ta tối chú ý chính là Matthew, dứt khoát khốc tễ !”

Cùng loại như vậy bình luận cũng không thiếu.

Còn có càng nhiều lý tính fan điện ảnh, nhắn lại cùng đại bộ phận tán dương phim người xem thanh âm như vậy.

“Matthew cùng Depp hai người chống lên cả bộ điện ảnh, bọn họ hai hợp tác tản mát ra sáng rọi, liên phim cố sự cùng đặc hiệu đều che đậy .”

Càng có số rất ít nhân phát biểu một ít mạc danh kỳ diệu ngôn luận.

“Thật không biết vì sao, Matthew làm gì tuyển Keira - Knightley làm bạn gái, hai người rõ ràng một điểm đều không đáp hảo sao? Matthew, lại ngươi nhanh chóng cùng Keira - Knightley chia tay đi, nàng không xứng với ngươi a !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 239: Được Hoan Nghênh Nhất Nhân Vật

“Keira - Knightley tiểu thư, rất nhiều fan điện ảnh bình luận của ngươi nhân vật tại [ Cướp biển vùng Caribbean ] trung có cũng được mà không có cũng không sao, ngươi thấy thế nào?”

“Elizabeth - Swan nhân vật này càng như là nữ phụ, mà không phải nữ chính, xin hỏi đây là kịch tổ ban sơ thiết lập sao?”

“Keira, có nghe đồn nói ngươi đối phim trung vai diễn bất mãn, đây là thật sao?”

“Nghe nói bởi vì vai diễn thất hành, ngươi cùng Matthew - Horner nháo mâu thuẫn, chuẩn bị chia tay?”

Chủ nhật buổi sáng, Keira - Knightley tham dự hoàn tại Los Angeles cao địa trung tâm thương nghiệp một hồi hoạt động, đi ra thời điểm bị phóng viên đoàn đoàn vây quanh lên.

Đối mặt phóng viên ném tới được đủ loại vấn đề, Keira - Knightley lại không có bất cứ trả lời hứng thú, bản bộ mặt, tại nhân viên bảo vệ bảo vệ dưới, chui vào ô tô bên trong.

“Keira......” Nàng người đại diện James - Bernst từ trên phó điều khiển quay đầu nói,“Ngươi hiện tại cần độ hấp thụ ánh sáng, đối phóng viên muốn hữu hảo một điểm.”

Keira - Knightley chu miệng,“Bọn họ hỏi loại này nhàm chán vấn đề, khiến ta như thế nào hữu hảo?”

Từ [ Cướp biển vùng Caribbean ] công chiếu sau, nàng tuy rằng danh khí đại trướng, nhưng về Elizabeth - Swan rất nhiều nhàm chán vấn đề, cũng tùy theo xuất hiện, một nữ chính bị người trở thành nữ phụ, đổi ai cũng khó mà nhận.

James - Bernst lúc này còn nói thêm,“Không cần quản này mấy,[ Cướp biển vùng Caribbean ] thành công là tất nhiên , ngươi khẳng định có thể đi vào nhị tuyến, đây mới là trọng yếu nhất.”

Keira - Knightley trầm mặc không nói.

“Ngày hôm qua [ Cướp biển vùng Caribbean ] đan ngày box office cao tới 2380 vạn dollar !” James - Bernst tựa hồ rất hưng phấn,“Thêm thứ sáu 2220 vạn dollar, vỏn vẹn hai ngày thời gian,[ Cướp biển vùng Caribbean ] Bắc Mĩ box office liền 4600 vạn dollar , chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, này cuối tuần ba ngày Bắc Mĩ box office khẳng định vượt qua 6000 vạn dollar !”

Hắn cường điệu nói,“Đây là một bộ đại bạo điện ảnh mới có cuối tuần đầu số liệu ! Keira, không cần quản kia vài, ngươi chân chính thành danh , đây mới là trọng yếu nhất !”

Keira - Knightley nhìn nhìn James - Bernst, nói,“Này mấy thương nghiệp giải trí điện ảnh, một điểm đều không tôn trọng nữ tính !”

James - Bernst cười cười, lại không có nói tiếp, hôm nay Hollywood chủ lưu thương nghiệp điện ảnh trung, nữ tính nhân vật tồn tại ý nghĩa lớn nhất chính là làm bình hoa, phim chế tác nhân đổi thành là hắn, cũng sẽ không đột xuất Elizabeth - Swan nhân vật này.

“Ta chịu đủ thương nghiệp điện ảnh !” Keira - Knightley vừa như là nói cho chính mình nghe, lại như là tại cố ý nói cho James - Bernst,“Đầu tiên là [ Cướp biển vùng Caribbean ], tiếp [ Arthur vương ], ta đã liên tục tiếp chụp hai bộ phim bom tấn , kế tiếp vẫn là nhiều tiếp chụp một ít văn nghệ loại hình chế tác đi.”

James - Bernst gật đầu,“Đây cũng là ta vì ngươi quy hoạch lộ tuyến, dù cho Elizabeth - Swan vai diễn so ra kém Jack - Sparrow thuyền trưởng cùng Will - Turner, nhưng cũng có thể xác minh của ngươi thương nghiệp kêu gọi lực, thương nghiệp đại chế tác trong ngắn hạn có hai bộ đủ rồi, chúng ta đi phim văn nghệ trung tôi luyện kỹ xảo biểu diễn, tích cóp danh tiếng, này rất trọng yếu.”

Keira - Knightley rất rõ ràng, đây cũng là một điều tương đối chính thống lộ.

“Ta đang tại cùng kịch tổ cùng Helen - Hermann phối hợp......” James - Bernst lúc này còn nói thêm,“Jerry - Bruckheimer ý tứ, cuối tuần Disney ảnh nghiệp sẽ công bố [ Cướp biển vùng Caribbean ] chế tác tục tập, đến lúc đó ngươi chuyển đi Matthew trong nhà, khiến tương quan tin tức tập thể bùng nổ, chế tạo nhiệt điểm sự kiện, lấy thôi động phim thứ cuối tuần box office cùng theo sau bảo trì ổn định box office xu thế, này cũng đối tuyên truyền tân phiến [ Arthur vương ] có lợi !”

“Ta biết.” Keira - Knightley không có nói thêm cái gì.

Này vốn là phía trước gõ định hảo, song phương ký tên hiệp nghị liền ở nơi này, hơn nữa nàng cũng biết, Matthew cho nàng chuẩn bị tốt đơn độc phòng.

Cái gọi là ở chung, bất quá là vì hâm nóng cần, chế tạo trên danh nghĩa ở chung mà thôi.

[ Cướp biển vùng Caribbean ] tuần đầu chiếu phim còn đang tiếp tục, tuy rằng không có giống năm trước [ Spiderman ] như vậy box office siêu cấp đại bạo, nhưng cũng hấp dẫn đến đủ nhiều người xem.

Chủ nhật ban ngày rất nhanh qua đi, ban đêm tùy theo mà đến, kia vài ở đoạn không sai đứng đầu rạp chiếu phim trong, người xem số lượng một chút không thấy giảm bớt, trong đó hơn phân nửa đều là hướng về phía [ Cướp biển vùng Caribbean ] đến.

Dưới tình huống bình thường, bởi ngày hôm sau muốn đi làm quan hệ, chủ nhật buổi tối rạp chiếu phim người xem so thứ bảy buổi tối sẽ có rõ ràng giảm bớt, nhưng Alexander - Djorkaeff phát hiện, hắn ở này gia đế vương giải trí rạp chiếu phim, đêm nay so tối hôm qua người xem nhân số rất ít hữu hạn.

Alexander - Djorkaeff riêng tìm hơn hai mươi danh người xem hỏi một chút, vượt qua 80% đều là đến quan khán [ Cướp biển vùng Caribbean ] .

Hắn là Disney ảnh nghiệp ngoại sính một nhà điều tra cơ cấu công tác nhân viên, chủ yếu chính là đến điều tra [ Cướp biển vùng Caribbean ] phát hành sau cụ thể tình huống.

Thời gian tới gần buổi tối tám giờ rưỡi, Alexander - Djorkaeff đúng giờ xuất hiện ở một phòng chiếu phim xuất khẩu phụ cận, một hồi [ Cướp biển vùng Caribbean ] chiếu phim sắp kết thúc.

Ảnh thính xuất khẩu đại môn bỗng nhiên mở ra, một đám người xem lục tục đi ra, Alexander - Djorkaeff nhanh chóng quét mắt đi ra người xem, trường kỳ làm nhất tuyến thị trường điều tra rèn luyện đi ra chức nghiệp nhạy bén nói cho hắn, này mấy người xem trung, đại bộ phận hẳn là tại hai mươi lăm tuổi trở xuống, mà kia vài tuổi thiên đại người xem, rất nhiều đều mang theo hài tử.

“[ Cướp biển vùng Caribbean ] người xem chủ thể là thanh thiếu niên cùng gia đình người xem !” Alexander - Djorkaeff không khó được ra như vậy kết luận.

Này mấy ý niệm chợt lóe mà qua, hắn theo sau sẽ làm tương quan kỉ lục, bây giờ còn là tiến hành cố vấn trọng yếu nhất.

Kia vài người xem càng chạy càng gần, không ít người tựa hồ còn tại thảo luận kịch tình, Alexander - Djorkaeff ngăn cản phía trước một nam hài, khách khí nói,“Ngươi hảo, ta tưởng liền [ Cướp biển vùng Caribbean ] này bộ phim hỏi mấy vấn đề, có thể hay không chậm trễ ngươi một hồi?”

Khi nói chuyện, hắn đã đem một phần tiểu lễ vật đưa đến nam hài trước mặt, nam hài lập tức gật đầu, hơn nữa tiếp nhận lễ vật.

Hắn không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này , rất nhiều tân phát hành điện ảnh, đều sẽ có công tác nhân viên tại hiện trường làm số liệu thống kê.

Alexander - Djorkaeff đem một đài loại nhỏ máy ghi âm đặt ở nam hài trước mặt, hỏi ra thứ nhất vấn đề,“Ngươi cảm giác bộ điện ảnh này thế nào?”

Nam hài khen không dứt miệng, tựa hồ còn không có hoàn toàn từ vừa rồi xem ảnh cảm xúc trung đi ra,“Rất tuyệt ! rất xuất sắc ! phi thường phấn khích !”

Alexander - Djorkaeff hỏi tiếp ra thứ hai vấn đề,“Ngươi sẽ cùng bên cạnh nhân đàm luận bộ điện ảnh này sao?”

“Hội ! đương nhiên sẽ !” Nam hài phi thường xác định nói,“Đúng vậy, ta sẽ đối với ta gia nhân, bằng hữu của ta cùng ta đồng học nói lên bộ điện ảnh này, đây là ta năm nay nghỉ hè nhìn thấy giỏi nhất điện ảnh......”

Alexander - Djorkaeff tiếp tục hỏi,“Ngươi tối hoan nào nhân vật?”

Nam hài có chút do dự,“Jack - Sparrow thuyền trưởng cùng Will - Turner đều rất tuyệt, ta nên tuyển nào hảo đâu?”

Alexander - Djorkaeff rất có kiên nhẫn, không có thúc giục.

Nam hài suy nghĩ vài giây Johnny - Depp biểu diễn, lại nghĩ nghĩ đồng dạng xuất sắc Matthew - Horner, nói,“Nhất định muốn lựa chọn một mà nói, ta lựa chọn Will - Turner đi?”

“Vì sao a?” Alexander - Djorkaeff hỏi.

Lần này nam hài không có do dự, trực tiếp hồi đáp,“Jack - Sparrow thuyền trưởng cũng rất tuyệt, nhưng ta biết hắn chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng, Will - Turner bất đồng, hắn là chúng ta có thể trở thành cái loại này nhân.”

“Cám ơn !” Alexander - Djorkaeff thu hồi tiểu máy ghi âm.

Tiếp, hắn lại tìm đến thứ hai người xem, lần này là một nữ hài, hỏi ra đồng dạng vấn đề.

Trừ ngay mặt một chọi một loại này thăm hỏi thức hỏi, Alexander - Djorkaeff đồng sự, còn tại trong đại sảnh phân phát vài chục phân điều tra bảng câu hỏi, này mấy điều tra bảng câu hỏi tuy rằng không giống một chọi một hỏi như vậy trực quan, nhưng cũng có thể phản ứng người xem quan cảm.

Điều tra bảng câu hỏi mặt trên vấn đề cùng Alexander - Djorkaeff hỏi cùng loại, trừ hỏi cùng phim vấn đề, chủ yếu chính là nhằm vào nào nhân vật cùng nào diễn viên được hoan nghênh nhất.

Không chỉ là này một gia rạp chiếu phim, này cuối tuần ba ngày thời gian bên trong, toàn mĩ có hơn một ngàn gia chiếu phim [ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] rạp chiếu phim bên trong, Disney ảnh nghiệp ngoại sính điều tra cố vấn công ty công tác nhân viên, đều đang tiến hành cùng loại điều tra thống kê công tác, để được đến trực tiếp trực quan số liệu.

Đây là đến từ điện ảnh chân chính tiêu thụ giả phản hồi, xa so truyền thông đưa tin cùng các nhà bình luận miệng pháo, càng có thể phản ứng phim hay không thụ thị trường hoan nghênh cùng tương lai box office xu thế.

Hollywood điện ảnh công ty, đối với này phương diện thống kê đều cực kỳ coi trọng.

Bởi vậy cũng xuất hiện rất nhiều loại này chuyên môn tiếp điện ảnh công ty sinh ý điều tra cố vấn công ty, bọn họ cùng rạp chiếu phim quan hệ lương hảo, điều tra nhân viên kinh nghiệm phong phú, biết như thế nào mới có thể gợi lên người xem nhận điều tra bảng câu hỏi hứng thú.

Tiếp cận buổi tối mười một giờ, Alexander - Djorkaeff cùng chính mình đồng sự rút khỏi rạp chiếu phim, trở lại trên xe nhanh chóng sửa sang lại hỏi ghi âm cùng điều tra bảng câu hỏi, tại đêm khuya trước mười hai giờ, liền muốn đem số liệu truyền cấp ở điều tra cố vấn công ty, công ty quy nạp tổng kết sở hữu được đến số liệu sau, sẽ làm thành một phần trực quan báo cáo, tại ngày hôm sau đi làm phía trước, đưa đến Disney ảnh nghiệp tương quan người phụ trách trong tay.

Sau đó, Disney ảnh nghiệp sẽ căn cứ từ Bắc Mĩ các nơi được đến số liệu, tính toán phim tương lai box office xu thế, hơn nữa đối ánh sau tuyên truyền kế hoạch tiến hành thích hợp điều chỉnh.

Như vậy một phần trực tiếp phản ứng thị trường số liệu, đối với điện ảnh công ty có đủ chân chính chỉ đạo tác dụng.

Los Angeles bóng đêm càng ngày càng đậm, nhưng tại đây tòa quốc tế hóa đại đô thị bên trong, trắng đêm không ngủ nhân có rất nhiều rất nhiều, có chút sẽ cuồng hoan đến hừng đông, có vài nhân hội công tác cả một đêm, có vài người tại chịu đựng mất ngủ thống khổ tra tấn, còn có người bởi vì ích lợi du quan số liệu không có ra lô mà không thể đi vào giấc ngủ.

Sean - Daniel chính là trắng đêm không ngủ nhân trung một thành viên, hắn ở trong nhà thư phòng bên trong, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ đổi mới một lần hòm thư, xem xem [ Cướp biển vùng Caribbean ] tuần đầu box office cùng mặt khác phương diện thống kê có hay không đến.

Cứ việc đây không phải hắn chế tác phim, lại sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hắn phía dưới kế hoạch.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 240: Box Office Đại Bạo

Ngồi ở thư phòng bên trong, Sean - Daniel nhìn đối diện trên tường [ Vua Bọ Cạp ] áp phích, mặt trên Matthew - Horner hết sức bắt mắt, này đến từ bang Texas tiểu diễn viên, chính là tại hắn nhìn chăm chú bước tiếp theo bước thành danh, sắp đi vào khổng lồ Hollywood ngôi sao quần thể trung, tương đối dựa vào trên một tầng.

Hollywood chế tác công ty, đối với nghiệp nội ngôi sao diễn viên, đều có một bộ minh xác cân nhắc hệ thống, trong đó nhất chủ yếu tiêu chuẩn chính là qua lại diễn viên chính ba bộ phim box office cùng nhân vật được hoan nghênh trình độ.

Này trực tiếp đại biểu một minh tinh diễn viên tại tương lai tân tác phẩm trong có thể mang đến bao nhiêu lớn kêu gọi lực, cùng với thù lao cao thấp.

Lấy [ Cướp biển vùng Caribbean ] hai ngày trước danh tiếng cùng box office xu thế, Bắc Mĩ box office qua ức 100%, vượt qua hai ức cũng không phải vấn đề, chỉ cần hậu kỳ xu thế vững vàng, hoàn toàn có thể trùng kích ba ức dollar.

Như thế thành công một bộ phim, đủ để cho một vô danh tiểu tốt trực tiếp tiến vào nhị tuyến ngôi sao hàng ngũ, huống chi là Matthew - Horner loại này có [ Vua Bọ Cạp ] đặt nền tảng tiểu minh tinh.

Sean - Daniel lại đổi mới một lần hòm thư, vẫn là không có tân bưu kiện phát lại đây.

Dựa theo hắn phỏng chừng,[ Cướp biển vùng Caribbean ] cuối tuần đầu box office tuyệt đối sẽ không thấp hơn 6000 vạn dollar, như vậy box office con số, lại thêm được khen ngợi nhân vật Will - Turner, Matthew - Horner mặt sau không thể nghi ngờ sẽ hấp dẫn một số lớn fan, này mấy có thể trực tiếp chuyển hóa thành tân phim box office kêu gọi lực.

[ Cướp biển vùng Caribbean ] cuối tuần đầu box office càng cao, Will - Turner nhận đến tán dương càng nhiều, Matthew - Horner tương lai kêu gọi lực cũng liền sẽ càng lớn.

Tương đối ứng , hắn thù lao cũng sẽ gia tăng.

Sean - Daniel đang đợi mới nhất số liệu, chính là tưởng mau chóng từ giữa tìm ra một cân bằng điểm, cùng Helen - Hermann cái kia nữ nhân triển khai đàm phán.

Nếu nói phía trước còn đối Matthew - Horner đảm nhiệm [ Dawn of the Dead ] nam chính có một chút nghi ngờ mà nói, hiện tại lại kiên định mời hắn ý tưởng, chỉ cần [ Dawn of the Dead ] hàm tiếp hảo, phim khẳng định có thể kéo dài Matthew - Horner thông qua [ Cướp biển vùng Caribbean ] tụ tập đến nhân khí.

“Có phải hay không có thể lại cân nhắc tăng thêm nam chính vai diễn?” Sean - Daniel chăm chú nghĩ nghĩ, quyết định cùng đạo diễn Zack Snyder thương nghị một chút.

Màn hình máy tính góc phải bên dưới đột nhiên có đạn song xuất hiện, là thu đến tân bưu kiện nhắc nhở, Sean - Daniel khẩn cấp di chuyển con chuột điểm khai.

Bưu kiện lập tức mở ra, sau đó xuất hiện một chuỗi con số, thứ sáu 2220 vạn dollar, thứ bảy 2380 vạn dollar, chủ nhật 1860 vạn dollar, cuối tuần ba ngày tổng cộng 6460 vạn dollar !

Sean - Daniel nhẹ nhàng gật đầu, này một con số khiến hắn triệt để yên tâm, nhưng tiếp lại có tân lo lắng xuất hiện,[ Cướp biển vùng Caribbean ] cuối tuần đầu box office đại bạo, làm nam chính Matthew - Horner khẳng định được thị sở trường, hắn tân phim thù lao không có khả năng lại dừng lại tại 200 vạn dollar này một trên đẳng cấp,[ Dawn of the Dead ]2500 vạn dollar chế tác dự toán đủ sao?

Vẫn là trước xem xem cùng Helen - Hermann đàm phán đi, nếu có thể đàm phán ổn thỏa Matthew biểu diễn nam chính, lấy tình huống hiện tại, khiến Universal ảnh nghiệp gia tăng dự toán hẳn là cũng không phải việc khó.

Thứ hai Thái Dương dâng lên, bởi vì sai giờ cùng gần nhất vẫn vội vàng trù bị [ King Arthur ] quan hệ, thân ở London Jerry - Bruckheimer vừa được đến Disney ảnh nghiệp fax tới được văn kiện.

Hắn nhìn thoáng qua, liền cho bên cạnh trợ thủ Anderson - Martinez, Anderson - Martinez xem xong không khỏi cười lên,“Lão bản, chúng ta lại thành công .”

Jerry - Bruckheimer nhàn nhạt cười cười,“Hạng mục khởi xướng khi, ta liền đối Disney nhân nói qua, hải tặc điện ảnh còn có tiềm lực khả đào.” Hắn khinh thường hừ một tiếng,“Michael - Eisner này ngu xuẩn, thế nhưng nói ta hạng mục sẽ triệt để làm tạp !”

Anderson - Martinez cũng cười lên,“Là Michael - Eisner ánh mắt có vấn đề.”

“Michael - Eisner năng lực thoái hóa rất nghiêm trọng, rõ ràng theo không kịp thời đại này .” Jerry - Bruckheimer công kích lên năm đó đem hắn dẫn vào Disney đối tượng hợp tác, một điểm đều không khách khí,“Walt Disney tuy rằng là tại hắn trong tay phát triển lớn mạnh , nhưng hắn hiện tại đã trở thành Walt Disney tiến thêm một bước phát triển chướng ngại .”

“Ân.” Anderson - Martinez gật đầu.

Thực ra hắn không quá lý giải Michael - Eisner vấn đề, chỉ biết là Michael - Eisner cự tuyệt hướng [ King Arthur ] cùng [ National Treasure ] hai hạng mục đầu nhập tuyệt bút tài chính, tạo thành hạng mục kéo dài, hơn nữa [ National Treasure ] còn dừng lại tại kịch bản sáng tạo giai đoạn, dẫn đến nhà mình lão bản phi thường mất hứng.

Hắn biết rõ, Michael - Eisner không phải lúc trước Michael - Eisner , Jerry - Bruckheimer lại làm sao là năm đó Jerry - Bruckheimer?

“Lão bản, fax thượng còn có hai phương diện thống kê.” Anderson - Martinez chăm chú xem hoàn chỉnh phân văn kiện, nói,“Ngươi khả năng sẽ có hứng thú.”

Jerry - Bruckheimer trực tiếp mở miệng,“Nói nói xem.”

Anderson - Martinez lập tức nói,“Disney ảnh nghiệp tuần đầu làm điều tra thống kê trung, được hoan nghênh nhất nhân vật là Jack - Sparrow, đệ nhị được hoan nghênh nhân vật là Will - Turner, này hai nhân vật tổng cộng chiếm được thụ phóng người xem 85% duy trì tỷ lệ, trong đó Jack - Sparrow 46%, Will - Turner 39%, chênh lệch không phải rất nhiều.”

“Sửa đổi Will - Turner quyết định là chính xác .” Jerry - Bruckheimer trên mặt xuất hiện vài phần chăm chú,“Matthew - Horner này diễn viên, cũng xác thật rất có năng lực.”

Anderson - Martinez theo hắn lời mà nói nói,“Xác thật là như thế này, hơn nữa hắn công tác trung không giống Johnny - Depp như vậy khó chơi, là cái loại này đặc biệt để người bớt lo cùng yên tâm diễn viên.”

Jerry - Bruckheimer khẽ gật đầu, hắn cùng với Matthew - Horner hợp tác qua hai lần , đối với điểm này vẫn là có điều lý giải .

“Đáng tiếc a......” Jerry - Bruckheimer thở dài,“Ta nguyên bản muốn cho hắn tiếp tục làm [ King Arthur ] nam chính, hắn lại tiếp một bộ điện ảnh khác.”

“Lão bản......” Anderson - Martinez thử hỏi,“Ngươi rất xem hảo Matthew - Horner?”

“Không phải ta rất xem hảo.” Jerry - Bruckheimer nói,“Mà là điện ảnh phản ứng hướng chúng ta chứng minh, Matthew - Horner có trở thành tụ tập cường đại kêu gọi lực ngôi sao tiềm lực.”

Hắn bỗng nhiên lộ ra vài phần hồi ức thần sắc,“Matthew - Horner khiến ta nghĩ đến năm đó cùng Don Simpson hợp tác Top Gun khi tình cảnh, Tom - Cruise chính là tại kia bộ điện ảnh sau, chân chính đi lên cự tinh chi lộ a.”

Anderson - Martinez không nghĩ tới Jerry - Bruckheimer đối Matthew - Horner đánh giá sẽ như vậy cao, nói,“Lão bản, chúng ta không phải còn có một hạng mục sao? [ National Treasure ] nam chính cũng không có xác định a.”

Jerry - Bruckheimer suy xét một hồi, nói,“Ngươi đi cùng Helen - Hermann câu thông một chút lịch phát hành vấn đề, đẳng tài chính đúng chỗ sau, cấp Matthew - Horner phát một phần thử vai mời.”

Hắn tạm dừng một hồi, còn nói thêm,“[ Cướp biển vùng Caribbean ] thành công cùng Black Hawk Down tương đối box office thất bại, khiến ta triệt để xem minh bạch một sự kiện, thiên hướng toàn niên linh đoạn phim, càng dễ dàng đạt được thương nghiệp bên trên thành công.”

Anderson - Martinez phụ họa nói,“Xác thật như vậy.”

“Cho nên, ta đã cùng hai danh biên kịch chào hỏi .” Jerry - Bruckheimer tiếp tục nói,“[ National Treasure ] trong kịch bản không có đại xích độ tình tiết, nam nữ nhân vật chính tuổi đoạn điều thấp, lấy càng thêm phù hợp thanh thiếu niên người xem khẩu vị.”

Hắn chế tác phim, chưa bao giờ chú ý kia vài hư đầu ba não ngoạn ý, nhằm vào chính là thị trường cùng người xem, lấy tuyệt đại đa số người xem thẩm mỹ làm tiêu chuẩn, mà thanh thiếu niên người xem luôn luôn đều là rạp chiếu phim tiêu phí thị trường chủ thể.

Burbank, Thiên Sứ trù tính công ty cửa, Matthew mới từ trên ô tô xuống, liền bị đi theo mà đến cùng chờ ở nơi này phóng viên vây quanh .

Hắn tại vài danh công ty nhân viên bảo vệ bảo vệ dưới, hướng về công ty cửa đi, đồng thời trả lời phóng viên một ít vấn đề.

“Thành công đương nhiên ở trong dự liệu !” Matthew cười nói,“Ta ở trên lễ chiếu lần đầu liền nói qua,[ Cướp biển vùng Caribbean ] nhất định sẽ thành công !”

Hiện tại phim tuần đầu box office đại bạo, phần đông truyền thông cùng chuyên nghiệp cơ cấu đều dự trắc cuối cùng Bắc Mĩ box office điểm rơi sẽ ở 3 ức dollar tả hữu, hắn đương nhiên là có đầy đủ tự tin nói loại lời này .

[ Cướp biển vùng Caribbean ] thành công, đồng thời tạo thành đồng lịch phát hành một bộ khác đại chế tác [ League of Extraordinary Gentlemen ] Waterloo, này bộ 20th Century Fox chế tác Victoria thời đại Avengers, tuần đầu chỉ lấy đến 2000 vạn dollar nhiều một chút box office, Bắc Mĩ box office khẳng định không thể đạt tới phí tổn tuyến.

“[ Cướp biển vùng Caribbean ] tục tập?” Matthew thẳng lắc đầu,“Xin lỗi, ta không có nghe nói qua, chưa từng có bất luận kẻ nào theo ta nói lên [ Cướp biển vùng Caribbean ] muốn chế tác tục tập.”

Disney ảnh nghiệp còn không có đối ngoại phóng tin tức, hắn khẳng định sẽ không lung tung nói chuyện, phá hư Disney ảnh nghiệp tuyên truyền tiết tấu.

Lại nói, đến hiện tại giai đoạn này, nóng lòng tuyên bố cùng chế tác tục tập hẳn là Disney ảnh nghiệp cùng Jerry - Bruckheimer, mà không phải hắn như vậy diễn viên chính.

Tục tập là khẳng định sẽ có, nhưng Helen - Hermann cùng hắn câu thông qua, khiến hắn không cần tùy tiện tỏ thái độ, về phần cái loại này “Ta rất chờ đợi tiếp tục biểu diễn tục tập” lời nói ngu xuẩn, càng là nghiêm cấm nói ra khỏi miệng.

Hiện tại tình thế rất minh xác,[ Cướp biển vùng Caribbean ] Bắc Mĩ box office càng cao, đối với hắn tiếp tục biểu diễn tục tập đàm phán càng có lợi, thù lao cũng có thể hô lên càng cao giá, hoàn toàn không cần sốt ruột.

Dựa theo Helen - Hermann thuyết pháp, đẳng [ Cướp biển vùng Caribbean ] Bắc Mĩ box office vượt qua 2 ức dollar, cho hắn tại tục tập trung tranh thủ đến một phần ít nhất cũng sẽ không thấp hơn 800 vạn dollar thù lao, căn bản không phải vấn đề.

Không vì cái gì khác , cho dù là vì này 800 vạn dollar, hắn cũng sẽ phối hợp Helen - Hermann.

“Matthew, có đồn đãi nói ngươi cùng Keira chia tay ?”

Nghe được này vấn đề, Matthew lập tức bác bỏ tin đồn,“Tuyệt đối không thể nào, chúng ta cảm tình rất tốt, rất ổn định !”

Trả lời xong vấn đề này, hắn tiến vào Thiên Sứ trù tính công ty, chuẩn bị đi gặp Helen - Hermann, thương nghị kế tiếp một vài sự tình.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 241: Khoảng Cách Cự Tinh Có Bao Xa

Tiến vào Helen - Hermann văn phòng, Matthew phát hiện Amanda cũng ở nơi này, chào hỏi, nói,“Nguyên lai ngươi không có hồi New York.”

Amanda cười nói,“Phóng nghỉ hè , có thể ở Los Angeles đãi vài ngày.”

Helen - Hermann lúc này khép lại trước mặt văn kiện, nhắc nhở nói,“Amanda, ta cùng Matthew có chuyện muốn nói.”

“Kia hảo, các ngươi đàm.” Amanda đứng lên hướng ngoài cửa đi, trước khi ra ngoài lại đối Matthew nói,“Ta cuối tuần hồi New York.”

Matthew gật đầu,“Ta bận rộn xong mấy ngày này cho ngươi gọi điện thoại.”

Đẳng Amanda rời đi văn phòng, Helen - Hermann nhắc nhở nói,“Không cần cùng Amanda xuất hiện ở công chúng trường hợp, nàng không thuộc về Hollywood.”

“Ta minh bạch.” Matthew biết hiện tại chính mình là giải trí phóng viên cùng cẩu tử chú ý điểm.

Helen - Hermann tiến vào chính đề, nói,“Nói mấy cái tin tức tốt,[ Cướp biển vùng Caribbean ] tuần đầu box office ngươi đã biết, căn cứ phim tốt người xem danh tiếng, bao gồm Disney ảnh nghiệp cùng quyền uy dự trắc cơ cấu cinemascore ở bên trong, đều dự trắc Bắc Mĩ box office điểm rơi sẽ ở ba ức dollar trên đây.”

Này mấy Matthew đã tại báo chí từng nhìn đến , cũng không cảm giác tân kỳ, ngược lại hỏi,“Ta có phải hay không có thể trở thành nhị tuyến ngôi sao?”

Helen - Hermann nhìn hắn nói,“Đã là nhị tuyến ngôi sao !”

Matthew gãi gãi đầu,“Vì sao ta không có cảm giác được đâu? Hiện tại trừ vây đổ phóng viên nhiều điểm, yêu cầu kí tên người nhiều điểm, cùng phía trước giống như cũng không có phân biệt a.”

“Ngươi muốn cái gì phân biệt?” Helen - Hermann hỏi ngược lại,“Chế tác công ty vung chi phiếu chủ động tìm lên cửa đến cầu ngươi quay phim? Đại hình truyền thông phóng viên xếp hàng chờ ngươi phỏng vấn? Vô số mĩ nữ chủ động hẹn ngươi?”

Matthew cười cười, thực ra này mấy đều là hắn muốn .

Helen - Hermann gấp khúc ngón tay, nhẹ nhàng gõ dưới bàn,“Tỉnh tỉnh đi, ngươi bất quá là một nhị tuyến, mặt trên còn có một đám ngôi sao tuyến đầu cùng siêu cấp cự tinh, cho dù có như vậy đãi ngộ, có thể hưởng thụ đến nhân cũng là bọn họ !”

“Được rồi, ta biết.” Matthew bị nàng kéo mạnh kéo về hiện thực,“Mỗi lần ta vừa định đắc ý một chút, ngươi bao giờ cũng là đả kích ta.”

Helen - Hermann nhàn nhạt nói,“Bởi vì ngươi còn chưa tới đắc ý thời điểm.” Nàng chỉ chỉ mặt trên,“Chờ ngươi lúc nào, có thể trở thành siêu cấp cự tinh, lại đắc ý cũng không muộn.”

Matthew suy nghĩ một chút, hỏi,“Ta cự ly siêu cấp cự tinh......” Hắn bỗng nhiên ý thức được hiện tại nói này không quá hiện thực, sửa lời nói,“Ta cự ly ngôi sao tuyến đầu còn có bao nhiêu xa?”

“Nếu [ Cướp biển vùng Caribbean ] chụp thành ba bộ khúc hệ liệt, tất cả đều đạt được thành công.” Helen - Hermann rõ ràng từng có suy xét,“Của ngươi nhân vật còn có hiện tại hảo danh tiếng, ngôi sao tuyến đầu hoàn toàn không là vấn đề, box office đầy đủ cao mà nói, đem ngươi bưng đến siêu cấp cự tinh trên vị trí, cũng không phải không có khả năng.”

Nàng khẩu khí đột nhiên biến đổi,“Nhưng như vậy nhất tuyến hoặc là cự tinh, sẽ có rất lớn hạn chế tính !”

Matthew không quá minh bạch, hỏi,“Vì sao?”

Helen - Hermann giải thích nói,“Nếu ngươi này chỉ có này một đại bán hệ liệt, không thể mau chóng tại mặt khác phim trung chứng minh chính mình, đơn thuần dựa vào [ Cướp biển vùng Caribbean ] trèo lên nhất tuyến, tái xuất diễn mặt khác phim cùng mặt khác nhân vật, người xem nhìn sẽ cảm thấy không được tự nhiên, đợi đến thật ba bộ khúc đại bán, ngươi chính là Will - Turner, Will - Turner chính là ngươi, ngươi sẽ hạn chế tại đây nhân vật bên trong, vĩnh viễn đều thoát khỏi không xong Will - Turner nhãn.”

Nghe nói như thế, Matthew lập tức nghĩ tới Jack - Sparrow thuyền trưởng, Johnny - Depp chẳng phải chính là như vậy sao?

“Như vậy siêu cấp cự tinh hạn chế tính phi thường cường.” Helen - Hermann bình tĩnh nói,“Thoát ly [ Cướp biển vùng Caribbean ] hệ liệt, chỉ biết liên lụy mặt khác biểu diễn phim.”

Nàng trực tiếp cử phi thường hiện thực ví dụ,“Xem xem hôm nay Harrison - Ford, lại cân nhắc năm đó Mark Hamill cùng Carrie Fisher đi. Năm đó ba người đều đỏ đến phát tím, nhưng Harrison - Ford tại mặt khác phim bên trong chứng minh chính mình, mà Mark Hamill cùng Carrie Fisher chỉ có Tinh cầu đại chiến hệ liệt.”

Matthew cũng không phải đặc biệt lý giải USA kỳ lạ Star Wars văn hóa, nhưng cũng biết Harrison - Ford tuyệt đối là siêu cấp cự tinh, rồi sau đó hai vị trừ Tinh Chiến còn chụp qua cái gì? Đừng nói là hắn , e tư thâm fan Star Wars cũng nói không nên lời.

“Cho nên, ngươi tạm thời không để ta lại tiếp khả năng cùng Will - Turner có nhất định tương tự cổ trang nhân vật......” Hắn thừa nhận Helen - Hermann nói rất có đạo lý,“Lại không phản đối ta tiếp chụp [ Dawn of the Dead ] như vậy tiểu chế tác.”

Helen - Hermann gật gật đầu, tiếp lời nói vừa rồi tiếp tục nói,“Mặc kệ là ngôi sao tuyến đầu, vẫn là siêu cấp cự tinh, đều không là vĩnh cửu tính ! bất cứ điện ảnh đều không khả năng vĩnh cửu vỗ xuống, người xem sẽ chán ghét . Đến lúc đó không có [ Cướp biển vùng Caribbean ] hệ liệt, cho dù là siêu cấp cự tinh cũng sẽ trượt xuống, thậm chí giống Mark Hamill cùng Carrie Fisher như vậy trở nên không có tiếng tăm gì.”

Matthew rất chăm chú nói,“Ta biết.” Hắn biết rõ Helen - Hermann vì sao nói nhiều như vậy, đơn giản chính là hợp thời gõ hắn một chút, để tránh đắc ý vênh váo, bởi vậy còn nói thêm,“Ta sẽ cố gắng trở thành Harrison - Ford như vậy cự tinh.”

Harrison - Ford từ cuối bảy mươi niên đại vẫn hồng đến hiện tại, có thể nói làm hơn hai mươi năm siêu cấp cự tinh.

Matthew cũng không muốn làm một khỏa Lưu Tinh, hồng càng lâu, kiếm được tiền khẳng định càng nhiều, được đến hưởng thụ tự nhiên cũng sẽ càng nhiều.

Hắn trở lại phía trước vấn đề, lại một lần hỏi Helen - Hermann,“Ta cự ly ngôi sao tuyến đầu còn có bao nhiêu xa?”

“Chúng ta cần đem [ Cướp biển vùng Caribbean ] phóng tới một bên, Matthew !” Helen - Hermann rất thật nói,“Disney ảnh nghiệp đã tại lên kế hoạch tục tập , khẳng định sẽ là một ba bộ khúc hệ liệt, này hệ liệt chúng ta đem nó trở thành cuối cùng bảo đảm.”

“Ta đồng ý.” Matthew sớm liền nghĩ tới, nếu tương lai phác đường cái , có thể dựa vào này hệ liệt hỗn ăn chờ chết.

Lại không tốt, chờ thêm vài năm, Thái Bình Dương bờ bên kia điện ảnh thị trường bạo phát, còn có thể giống Nicolas Cage như vậy, chạy đối diện đi đả tương du kiếm điểm tiêu dùng.

Đương nhiên, đây là xấu nhất tính toán, chỉ cần có khả năng, nào Hollywood diễn viên không tưởng trở thành siêu cấp cự tinh?

Helen - Hermann từ bàn công tác mặt sau đứng lên, nói,“Nói như thế, căn cứ Disney ảnh nghiệp thị trường điều tra, ngươi cùng Depp tại người xem trung được hoan nghênh trình độ, chiếm cứ 85% số định mức, Depp đệ nhất, ngươi đệ nhị, Geoffrey Rush cùng Keira - Knightley ở riêng hai ba vị, có thể nói ngươi cùng Depp nhân vật, khiêng lên này bộ phim.”

Nàng dựng thẳng lên một ngón tay,“Thế nhưng, ngươi còn không có chứng minh một người đan kháng một bộ phim box office năng lực, ngươi cần hướng thị trường, người xem cùng nghiệp nội công ty chứng minh điểm này, hơn nữa là liên tục chứng minh điểm này !”

Matthew minh bạch Helen - Hermann ý tứ, hỏi,“Cần mấy bộ phim?”

“Căn cứ phim nhân vật cùng box office bất đồng......” Helen - Hermann nghĩ nghĩ nói,“Đại khái cần hai đến ba bộ.”

“Nhiều như vậy?” Matthew có điểm vò đầu.

Helen - Hermann liếc mắt nhìn hắn, nói,“Ngươi đi phiên phiên Tom - Cruise, Tom - Hanks cùng Julia - Roberts lý lịch, các nàng đi đến ngôi sao tuyến đầu dùng bao nhiêu bộ thành công phim?”

Matthew không đáp lại, lần trước Helen - Hermann sau khi nói qua, hắn chuyên môn xem qua này ba vị hôm nay tối đỉnh cấp Hollywood cự tinh lý lịch biểu, từng cái danh tự mặt sau, đều cùng một chuỗi dài box office đại bán thành công điện ảnh.

Helen - Hermann chuyển lại đây, cấp Matthew tiếp một chén nước, phóng tới trước mặt hắn, nói,“Ta trong khoảng thời gian này suy xét rất lâu,[ Dawn of the Dead ] là phi thường không sai hạng mục, chỉ cần phim có thể box office hồi bản, ngươi chẳng những có thể chứng minh đan kháng box office năng lực, còn có thể hướng Hollywood tỏ rõ, trừ cổ trang động tác loại nhân vật, hiện đại loại động tác nhân vật ngươi đồng dạng thích hợp, phía dưới lộ sẽ hảo đi rất nhiều, cũng sẽ có càng nhiều động tác loại hình kịch tổ nguyện ý bắt đầu dùng ngươi.”

“Ngươi phương diện này so với ta mạnh hơn nhiều.” Matthew tin tưởng Helen - Hermann chuyên nghiệp năng lực,“Ta nghe ngươi.”

Helen - Hermann nói thẳng,“Chúng ta kế tiếp mục tiêu có hai, một là [ Dawn of the Dead ], hai là Jerry - Bruckheimer [ độc lập tuyên ngôn ] tầm bảo hạng mục.”

Matthew không khỏi hỏi,“[ Cướp biển vùng Caribbean ] tục tập đâu?”

“Này chúng ta có thể tạm thời phóng tới một bên, sốt ruột không nên là chúng ta.” Helen - Hermann hơi hơi nhếch lên khóe miệng,“Theo [ Cướp biển vùng Caribbean ] đại bán, Will - Turner đại thụ fan điện ảnh hoan nghênh, hiện tại quyền chủ động đã nắm ở chúng ta trong tay.”

Matthew đối với này không có ý kiến.

Helen - Hermann tiếp tục nói,“[ Dawn of the Dead ] phương diện, Sean giữa trưa đánh cho ta qua điện thoại, muốn chính thức bắt đầu đàm phán, ta sẽ tận lực đem đàm phán kéo đến phim box office qua một ức dollar sau lại bắt đầu. Bất quá, Matthew, này bộ phim đầu tư hữu hạn, ngươi không có khả năng lấy đến rất cao thù lao.”

Matthew phía trước nghe Sean - Daniel đề cập qua,[ Dawn of the Dead ] chế tác phí tổn chỉ có 2500 vạn dollar.

“Mong muốn có thể lấy đến bao nhiêu?” Hắn hỏi.

Helen - Hermann có tâm lý điểm mấu chốt,“Sẽ không thấp hơn 500 vạn dollar.”

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Ngươi xem nói đi, đàm phán sự tình vẫn là tùy ngươi phụ trách.” Hắn hỏi,“Jerry - Bruckheimer bên kia đâu?”

“Đẳng !” Helen - Hermann nói,“Nếu chúng ta kéo không đến đầu tư, liền chờ xem xem, ta sẽ xử lý hảo cùng Jerry - Bruckheimer quan hệ.”

Nàng đột nhiên cười,“[ Cướp biển vùng Caribbean ] so với ta trong dự đoán thành công nhiều lắm ! lấy Will - Turner người xem phản ứng, dù cho chúng ta lấy không được Jerry - Bruckheimer tân hạng mục nam chính, chúng ta cũng có thể đi cạnh tranh mặt khác thích hợp hạng mục nam chính !”

Matthew cùng Helen - Hermann chờ ở trong văn phòng, hàn huyên chỉnh chỉnh một buổi chiều,[ Cướp biển vùng Caribbean ] thành công, cấp Matthew mang đến quá nhiều thay đổi, loại này thay đổi cũng là toàn phương vị .

Tiếp cận buổi chiều năm giờ, Matthew mới chuẩn bị cáo từ rời đi.

Đi phía trước, Helen - Hermann lại nhắc nhở nói,“Chúng ta cùng Keira - Knightley phương diện hiệp nghị tạm thời tiếp tục chấp hành, đừng quên dựa theo kế hoạch đi tiếp Keira - Knightley, các ngươi cũng nên ở chung !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 242: Chú Ý Bảng Vị Thứ Hai

Thái Dương trèo lên đường chân trời, phát ra vạn trượng quang mang, sáng sủa tia sáng xuyên thấu qua cửa sổ xe, dừng ở ngủ say người trên mặt, Clark - Phillips lập tức bừng tỉnh, theo bản năng cầm lấy treo tại trên cổ máy ảnh, nhắm ngay bò đầy dây thường xuân trên tường cửa sắt, lúc này mới phát hiện cửa sắt như cũ đóng chặt, tựa hồ không có nhân đi ra qua.

Hắn nhìn nhìn đồng hồ, lau mặt, thoáng thanh tỉnh một ít, đi xuống xe lười biếng duỗi eo, quay đầu nhìn chung quanh vài lần, hơn mười người đồng hành phần lớn đều tỉnh, một đám trên mặt mang theo thất vọng, thủ chỉnh chỉnh một đêm, lại không có lấy đến bất cứ có giá trị tin tức.

“Matthew - Horner cũng quá im lặng đi?”

Có người đi tới, cầm lấy máy ảnh chụp mấy tấm cửa sắt đóng chặt ảnh chụp, oán giận nói,“Lúc này, hắn không nên cuồng hoan chúc mừng sao? Tìm mười mấy xinh đẹp khêu gợi tiểu nữu, làm cuồng hoan party, chúng ta cũng có liêu có thể chụp !”

Clark - Phillips quay đầu nhìn hắn một cái, nói,“Đừng quên, hắn có bạn gái, Keira - Knightley.”

Người nọ còn nói thêm,“Cũng không nhìn Matthew - Horner cùng nàng cùng nhau qua qua đêm, sẽ không đến hiện tại còn chưa đắc thủ đi?”

“Ta cảm giác......” Clark - Phillips điểm đầu nói,“Có loại này khả năng.”

“Rất ném chúng ta Mĩ quốc nam nhân mặt !” Người nọ thoạt nhìn tương đương khó chịu,“Anh quốc tiểu nữu như vậy khác người?”

Mới nói được nơi này, đóng chặt cửa sắt đột nhiên mở ra, bao gồm bọn họ hai ở bên trong, sở hữu cẩu tử giơ lên máy ảnh, lập tức hướng bên kia quay chụp.

Kéo ra cửa sắt, mặc một thân vận động trang bị, tay xách hai túi rác, Matthew đi ra gia môn, nhìn nhìn thủ một đêm các cẩu tử, trực tiếp xuyên qua đường cái, hướng bên trái đi một đoạn, đem rác rưởi phân biệt ném vào thùng rác bên trong, mang tai nghe hướng tiền phương chạy đi.

Cẩu tử bất đồng với phóng viên, bọn họ càng nhiều là cùng chụp, không có gây rối Matthew, đại bộ phận cẩu tử cùng Hollywood ngôi sao gian cũng đều có một loại không nói gì ăn ý, song phương vốn là lẫn nhau cần một đôi kỳ lạ tổ hợp.

Nhìn thấy Matthew bắt đầu chạy bộ buổi sáng, có một bộ phận cẩu tử theo đi lên, Clark - Phillips không có đi, hắn hai ngày trước cùng qua, Matthew - Horner chính là đơn thuần chạy bộ buổi sáng, sẽ không sinh ra có giá trị tin tức.

Hắn mở ra ô tô cốp xe, từ giữa lấy ra một đặc chế thanh kim loại mảnh dài, lại cầm ra cao su bao tay đội, đi đến Matthew vừa vứt bỏ rác rưởi thùng rác biên, dùng thanh kim loại mảnh dài đẩy ra túi rác, tại phần đông rác rưởi trong tìm kiếm lên.

Một danh đồng hành đi tới, cầm cùng hắn cùng loại trang bị, tìm kiếm bên cạnh có độc hại vật chất thùng rác bên trong kia túi rác rưởi.

Clark - Phillips tìm kiếm nửa ngày, không có từ giữa tìm đến cùng loại áo mưa hoặc là áo mưa đóng gói túi linh tinh thứ có giá trị, theo sau liền buông tay , nhìn về phía bên cạnh đồng hành, vị kia đồng hành lắc lắc đầu, hiển nhiên cũng không có tìm đến hữu dụng manh mối.

Bất quá, bọn họ như cũ không có đuổi theo đi theo chụp ý tưởng, Matthew - Horner cái kia gia hỏa, thể lực hảo được biến thái, nếu chỉ trông vào hai cái đùi, bọn họ những người này rất nhanh liền sẽ bị quăng điệu.

Matthew dọc theo yên lặng lâm ** chạy một vòng, quay đầu xem xem, kia vài cùng chụp cẩu tử tất cả đều dừng ở mặt sau rất xa địa phương, hắn móc ra trong túi di động, đóng lại Shania - Twain sống động mười phần ca khúc, bấm gọi Keira - Knightley dãy số.

Sau đó, hắn thích hợp điều chỉnh dưới tai nghe vị trí, khiến microphone càng tiếp cận bên miệng.

Keira - Knightley bên kia rất nhanh chuyển được, hỏi,“Ngươi đang làm cái gì đâu? Làm sao cũng là tiếng gió.”

Matthew thoáng thả chậm cước bộ, nói,“Chạy bộ buổi sáng đâu.” Hắn hỏi,“Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Hành lý thu thập hảo sao? Ta điểm tâm sau qua tiếp ngươi?”

Điện thoại bên kia Keira - Knightley tựa hồ có điểm chần chờ, trầm mặc một hồi, mới nói,“Vẫn là cơm trưa về sau đi, ta còn không thu thập hành lý đâu.”

“Cũng được a.” Matthew đối với này không có ý kiến,“Giữa trưa qua đi ta đi tiếp ngươi.”

Hắn cố ý dặn dò nói,“Xuyên xinh đẹp một điểm, phỏng chừng sẽ có không thiếu cẩu tử cùng phóng viên, đừng làm cho ta đem ngươi áp chế đi.”

Keira - Knightley không có tiếp hắn mà nói, hỏi,“Của ta phòng chuẩn bị tốt sao?”

Matthew chuyển tới một con đường khác thượng, bắt đầu chạy về, nói,“Yên tâm, Keira ! ta không phải khiến ngươi xem qua phòng ảnh chụp sao?”

“Ta thời gian rất lâu muốn ở tại ngươi bên kia......” Keira - Knightley hiển nhiên cũng không yên tâm Matthew,“Ta nói qua cửa phòng trộm đâu?”

Matthew nói năng hùng hồn đầy lý lẽ,“Đây không phải của ta phòng ở, chủ nhà không đồng ý gia trang.”

Lại cùng Keira - Knightley nói vài câu, hắn gác điện thoại, rất nhanh chạy về trong nhà.

Clark - Phillips vừa ăn xong một hộp ngoại bán, tựa vào bên cạnh xe nhàm chán hút thuốc, thường thường ngẩng đầu nhìn xem cách đó không xa bò đầy dây thường xuân tường vây, tường cao chặn tầm mắt, đem trong ngoài phân cách thành hai thế giới, từ bên ngoài căn bản nhìn không tới bên trong.

Hơn nữa này đống phòng ở là đan tầng thiết kế, tuy rằng có chứa lầu các, nhưng không có ban công hoặc là sân phơi, này cũng ít có thể chụp lén cơ hội.

Rất nhiều Hollywood ngôi sao uống rượu uống nhiều hoặc là hít thuốc phiện hấp hải sau, đều thích chạy đến dương quang mặt trên Lượng Lượng phong tao......

Này Matthew - Horner giống như cố ý tuyển như vậy một đống đặc thù phòng ở, đến bảo hộ trong nhà riêng tư.

Hắn từ [ Cướp biển vùng Caribbean ] phát hành khi liền cùng vỗ Matthew - Horner, phát hiện Matthew - Horner tiếp xúc nhiều nhất nữ tính chính là Helen - Hermann cùng Keira - Knightley.

Người trước là hắn người đại diện, Hollywood ngôi sao cùng người đại diện sẽ không xuẩn đến làm cùng một chỗ; Người sau là hắn bạn gái, còn giống như không có làm cùng một chỗ.

Mặt trời càng lên càng cao, đại khái là chụp hình không đến có giá trị hình ảnh, Clark - Phillips phát hiện có vài danh đồng hành lục tục rời đi, bất quá có càng nhiều nhân chạy lại đây, Matthew - Horner hiện tại là đang lúc hồng ngôi sao,[ Cướp biển vùng Caribbean ] còn tại nhiệt ánh, về hắn nhất cử nhất động, đều có thể trở thành tin tức.

“Hannah......” Clark - Phillips nhìn thấy một danh nhận thức nữ cẩu tử, hỏi,“Ngươi không phải tại cùng chụp Schwarzenegger sao? Như thế nào chạy bên này ?”

Gọi là Hannah nữ cẩu tử đi đến bên cạnh xe, nói,“[ chung kết giả 3] box office không tốt, khuyết thiếu đầy đủ chú ý độ, Arnold - Schwarzenegger quá hạn .”

Nàng tiếp còn nói thêm,“Ở trong này thủ một đêm?” Nhìn thấy Clark - Phillips gật đầu, nàng nói,“Ngươi khả năng không thấy được,imdb tuần này tối thụ chú ý ngôi sao trên bảng xếp hạng, Matthew - Horner xông lên vị thứ hai, gần với Johnny - Depp !”

“Vị thứ hai?” Clark - Phillips có chút giật mình.

imdb là phần đông fan điện ảnh hội tụ trang web, hôm nay lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, một minh tinh cho dù có tân phim phát hành, có thể xếp vào tối thụ chú ý bảng tiền năm vị, chính là phi thường rất giỏi sự tình , Matthew - Horner dựa vào [ Cướp biển vùng Caribbean ] nhảy tới đệ nhị danh trên bảo tọa, đủ để chứng minh hắn hiện tại có bao nhiêu thụ fan điện ảnh chú ý cùng yêu thích.

Tiếp tục thủ tại chỗ này quyết định cũng là chính xác .

Bằng không chính là đi theo Johnny - Depp, vấn đề là Johnny - Depp thành danh nhiều năm, đối với truyền thông cùng độc giả đến nói, khuyết thiếu đầy đủ mới mẻ độ.

Giống Matthew - Horner loại này bạo hồng tân nhân, càng có tin tức tính.

Hannah tựa hồ cùng Clark - Phillips quan hệ rất tốt, lúc này còn nói thêm,“Có báo xã khai ra năm con số thù lao, tìm kiếm Matthew - Horner có bạo khoản giá trị tin tức ảnh chụp.”

Clark - Phillips lắc lắc đầu,“Ta cùng vỗ hắn vài ngày , không phát hiện bất cứ có giá trị tin tức.”

Hannah tựa hồ có điều lý giải, nói,“Chờ một chút đi, ta có tin tức nơi phát ra, Matthew - Horner là sức sống mười phần kiện tướng thể dục thể thao, người như thế không có khả năng thời gian dài chịu đựng cô đơn tịch mịch, phỏng chừng rất nhanh sẽ có nhiệt điểm xuất hiện.”

“Chỉ hi vọng như thế đi.”

Clark - Phillips vừa cùng Hannah nói chuyện phiếm, biên kiên nhẫn đợi hậu, kiên nhẫn là cẩu tử thiết yếu tố chất, cùng chụp một minh tinh, khả năng liên tục một tuần không có thu hoạch, nhưng ai cũng nói không chính xác lúc nào, liền sẽ xuất hiện siêu trị tin tức.

Thái Dương dần dần chuyển qua đỉnh đầu, bởi tiếp cận giữa trưa cùng thời gian dài nhàm chán chờ đợi, đại bộ phận cẩu tử đều đi tìm địa phương ăn cơm , Clark - Phillips cùng Hannah lại tiếp tục chờ ở trong này, liền tại hai người thương nghị đi nơi nào ăn cơm trưa thời điểm, đối diện đóng chặt đại môn đột nhiên mở ra, Matthew - Horner đi ra ngoài trực tiếp lên đường biên chỗ dừng xe bên trong bảo mã ô tô, hướng tới số năm quốc lộ giữa các bang bên kia chạy tới.

Clark - Phillips tưởng cũng không có, lập tức lên xe, Hannah kéo ra phó điều khiển cửa xe, cũng ngồi đi lên.

“Chụp đến có giá trị gì đó......” Clark - Phillips vừa lái xe, vừa nói,“Tiền thù lao một người một nửa.”

Hannah lập tức đồng ý,“Không thành vấn đề !”

Clark - Phillips lái xe tốc độ phi thường mau, rất nhanh đuổi kịp kia chiếc màu đen bảo mã suv, cùng một đường xuyên qua Burbank, sau đó rời đi số năm quốc lộ giữa các bang, hướng tây đi qua tây Hollywood địa khu, dần dần tiếp cận Beverly Hills.

“Ta nhớ rõ Keira - Knightley ở tại Beverly Hills Tứ Quý khách sạn đi?” Hannah không xác định hỏi.

“Không sai !” Clark - Phillips ẩn ẩn mang theo một điểm hưng phấn,“Matthew - Horner khẳng định là đi gặp Keira - Knightley.”

Hắn nheo mắt lại,“Hai người giống như thời gian rất lâu không gặp , hay không sẽ......”

Hannah nói,“Ta tại Tứ Quý khách sạn có quen biết phục vụ sinh, hẳn là có thể trà trộn vào đi, chúng ta nghĩ biện pháp trà trộn vào đi, lấy đến trực tiếp ảnh chụp !”

“Hảo !” Clark - Phillips hoàn toàn đồng ý.

Vì năm con số thù lao, hoàn toàn đáng giá mạo hiểm, hơn nữa khách sạn không phải tư nhân lãnh địa, cùng xâm nhập tư nhân nơi ở so sánh, phiêu lưu muốn nhỏ hơn nhiều.

Quả nhiên, phía trước kia chiếc màu đen bảo mã suv rất nhanh liền đến Tứ Quý khách sạn phụ cận, trực tiếp chạy vào khách sạn chuyên dụng thông đạo, dừng ở khách sạn trước cửa.

“Không phải muốn tiến khách sạn a?” Clark - Phillips có điểm thất vọng.

Khách sạn môn lúc này bị môn đồng kéo ra, một kéo rương hành lý, đeo túi cao gầy nữ hài đi ra, Hannah liếc nhìn liền nhận ra,“Đó là Keira - Knightley !”

Hai người đình hảo xe, cầm ra máy ảnh liên tục quay chụp, chỉ thấy Matthew - Horner xuống xe, tiếp nhận Keira - Knightley hành lý, đặt ở trên xe, đẳng Keira - Knightley lên phó điều khiển, Matthew - Horner phát động ô tô rời đi, hướng tới đến khi đường đi đi.

“Bọn họ muốn đi nơi nào?” Hannah biên chụp ô tô vừa hỏi nói,“Đây là muốn đi sân bay sao?”

Clark - Phillips phát động ô tô theo đi lên, nói,“Không đúng ! đây không phải đi quốc tế sân bay lộ !”

Màu đen bảo mã ô tô hoàn toàn là đường cũ phản hồi, đẳng ra Beverly Hills, Clark - Phillips cùng Hannah liếc nhau, chiếm được giống nhau kết luận -- bọn họ đây là muốn hồi Burbank phía bắc khu dân cư !

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 243: Hư Giả Biến Chân Thực

Tựa như Clark - Phillips cùng Hannah đoán trước như vậy, phía trước màu đen BMW ô tô dọc theo số năm quốc lộ giữa các bang mãi cho đến Burbank bắc bộ khu vực biên giới, sau đó quẹo vào đi thông Matthew - Horner gia ở cái kia đường phủ bóng mát, trên xe nhân rõ ràng là muốn trở về.

“Keira - Knightley muốn chuyển vào Matthew - Horner nơi ở?” Clark - Phillips cùng Hannah có cơ hồ giống nhau ý tưởng,“Hai người đây là muốn chuẩn bị chính thức ở chung a !”

Ra ngoài ý liệu là, màu đen BMW ô tô đi đến một mảnh u tĩnh địa khu, đột nhiên dừng ở ven đường.

“Nhanh lên !” Hannah ý thức được có chuyện muốn phát sinh, thúc giục nói,“Clark, vượt qua đi ! kia hai người khẳng định là nhịn không được , nói không chừng ở trên xe liền sẽ......”

Không cần Hannah nhắc nhở, Clark - Phillips cũng biết điểm ấy, vội vàng nhanh hơn tốc độ xe, từ bên cạnh vượt qua, Hannah không để ý nguy hiểm, từ xe trong cửa sổ mái mặt chui ra đến, nhắm ngay phía sau BMW ô tô liên tục quay chụp, màn ảnh chuẩn xác bắt giữ đến tiền chắn gió thủy tinh, mặt sau một đôi nam nữ đang tại hôn nồng nhiệt.

Đại khái là chú ý tới bọn họ, đôi nam nữ kia đột nhiên dừng lại, một lần nữa phát động ô tô, hướng tới phía trước chạy tới.

“Thế nào?” Clark - Phillips quan tâm hỏi,“Chụp xuống đến sao?”

Hannah hưng phấn nói,“Chụp đến ! đáng tiếc hai người kia không có ở trên xe đến một đoạn, như vậy mới phấn khích a !”

Clark - Phillips lớn tiếng nói,“Như vậy cũng không sai lầm, chúng ta tiếp tục cùng đi theo.”

Màu đen BMW ô tô thượng, Matthew thoáng nhanh hơn tốc độ xe, từ kia chiếc rõ ràng thuộc về cẩu tử bên cạnh xe vượt qua, đồng thời đối trên phó điều khiển Keira - Knightley nói,“Keira, ngươi hôm nay rất ngọt a.”

Keira - Knightley chu miệng, nói,“Ta dùng cùng khoản son môi.”

Từ tại [ Finding Nemo ] lần đầu thức đứng đầu thứ hôn môi sau, hai người tại công chúng trường hợp show ân ái, tú hôn môi là vẻ bình thường, nàng dần dần cũng thói quen , cùng Matthew kích hôn cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự.

“Giống như cùng cẩu tử không phải rất nhiều a?” Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ nhìn đến một chiếc xe.

Matthew hồi đáp,“Ta riêng chọn các cẩu tử đi ăn cơm thời điểm đi ra .”

Keira - Knightley nhíu mày,“Vì sao?”

Matthew chuyên tâm lái xe, đồng thời nói,“Không cần lo lắng, cửa nhà khẳng định có rất nhiều cẩu tử cùng phóng viên đang chờ.”

Hắn minh bạch Keira - Knightley ý tứ, nếu dựa theo kế hoạch ở chung, khẳng định muốn huyên oanh oanh liệt liệt, bằng không làm gì dùng phương thức này tranh thủ nhãn cầu?

Ô tô đi đến hắn độc lập nơi ở phụ cận, Kate - Knightley thấy được hàng loạt phóng viên cùng cẩu tử, cũng minh bạch kịch tổ cùng hai người trù tính công ty thực ra sớm liền làm tốt chuẩn bị.

Này mấy phóng viên đều đem trở thành hai người ở chung chứng kiến.

Matthew đình hảo ô tô, Keira - Knightley theo sát hắn xuống xe, khoác túi đi cốp sau chỗ đó, dùng lực kéo lại Matthew một căn cánh tay, hướng về cửa sắt bên kia đi.

Hai bên đèn flash sáng không ngừng, phóng viên nháy mắt liền vây quanh lại đây.

Clark - Phillips đã đình hảo xe vọt lại đây, mượn dùng thân thủ linh hoạt ưu thế, vài cái liền chui đến Matthew cùng Keira - Knightley bên cạnh, lớn tiếng hỏi,“Keira, ngươi tại khách sạn hành lý tất cả đều chuyển qua đây , đây là chuẩn bị cùng Matthew ở chung sao?”

Keira - Knightley quay đầu, thoải mái nói,“So với khách sạn, nơi này càng như là một gia.”

Một cái khác phóng viên tiếp lớn tiếng hỏi,“Các ngươi sẽ đính hôn sao?”

Matthew sợ Keira - Knightley đầu phát ngất, nhanh chóng giành trước nói,“Chúng ta hiện tại rất hưởng thụ này đoạn cảm tình, chúng ta sẽ cùng nhau kinh doanh hảo chúng ta tình yêu, ta cùng Keira đều phi thường yêu lẫn nhau, chúng ta sẽ vẫn hạnh phúc .”

Nói xong, hắn một tay kéo rương hành lý, một tay kéo Keira - Knightley, hướng cửa bên kia đi.

Từ các loại con đường biết được tin tức phóng viên cùng các cẩu tử, đương nhiên sẽ không khinh địch như vậy bỏ qua bọn họ, lại có nhân đại thanh hỏi, thậm chí hỏi một ít nam nữ chi sự chi tiết, Matthew cùng Keira - Knightley tất cả đều làm bộ như không có nghe đến, trước sau tiến vào đại môn.

Theo Matthew đóng lại cửa sắt, triệt để đem phóng viên ngăn cách ở bên ngoài.

Tường cao bên ngoài, có phóng viên vội vã đi mất, tựa hồ muốn trở về đuổi bản thảo, có phóng viên tiếp tục đổ tại đại môn bên ngoài biên, chờ đợi hậu tục phát triển.

Tường cao bên trong, Matthew xách Keira - Knightley rương hành lý vào phòng, Keira - Knightley này vẫn là lần đầu tiên lại đây, hảo kỳ chung quanh đánh giá.

“Thoạt nhìn cũng không tệ lắm.” Keira - Knightley chuyển nhìn một vòng, nói,“So tưởng tượng sạch sẽ nhiều.”

Matthew buông xuống rương hành lý,“Vì nghênh đón ngươi, ta chuyên môn quét tước qua.”

Keira - Knightley cắn môi, hỏi,“Của ta phòng đâu?”

“Bên này......” Matthew mang nàng đi đến một gian cửa phòng ngủ, đẩy cửa ra, nói,“Đây là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị phòng.”

Keira - Knightley đi tới nhìn thoáng qua, liền nhíu mày,“Như vậy đơn sơ.”

Matthew không quản nàng mà nói, trực tiếp kéo rương hành lý vào phòng, gian phòng bên trong công trình đích xác rất đơn giản, liền giường cùng đài trang điểm đẳng một điểm gia cụ.

“Ngươi chỉ là tạm thời trụ một trận.” Matthew thuận miệng nói.

Keira - Knightley ra phòng, hỏi,“Phòng của ngươi là cái nào?”

Matthew cũng cùng đi ra , nói,“Bên cạnh chính là.”

Keira - Knightley quá khứ đẩy ra cửa phòng, đi vào, mắt nhìn phòng tinh xảo bố trí, trực tiếp tuyên bố nói,“Ta trụ này một gian .”

Matthew đi theo qua,“Ta có thể cự tuyệt sao?”

Keira - Knightley chu miệng,“Không thể !” Nàng trừng Matthew,“Ngươi có ý kiến?”

“Ngươi ở nơi này ta không có ý kiến.” Matthew lười biếng duỗi eo,“Bất quá, ta cũng muốn ở nơi này, chúng ta hai xem ra muốn ở cùng một phòng .”

Keira - Knightley nhìn nhìn Matthew, lại không có nói chuyện.

Matthew phản thủ đóng lại cửa phòng, thò tay ôm lấy Keira - Knightley eo, Keira - Knightley không có bất cứ do dự, cùng qua lại tại công chúng trường hợp biểu diễn cấp truyền thông phóng viên xem như vậy, phi thường tự nhiên cùng Matthew kích hôn ở cùng nhau.

“Nga, theo ta tưởng không giống nhau a !” Gian phòng bên trong vang lên Matthew sợ hãi than thanh âm,“Thế nhưng có a a !”

Tiếp là Keira - Knightley nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa Matthew thanh âm, sau đó không thể miêu tả một ít thanh âm bắt đầu vang vọng......

Keira - Knightley chuyển vào Matthew nơi ở đêm đó, cũng không có đi Matthew chuyên môn chuẩn bị phòng, trực tiếp vào ở Matthew phòng ngủ bên trong, trên danh nghĩa ở chung biến thành chân chính ở chung.

Sáng sớm hôm sau, Matthew chuẩn bị bữa sáng thời điểm, Keira - Knightley tắm xong tất, đổi hảo quần áo đi ra, ngồi ở bàn ăn bên cạnh, hỏi,“Ngươi sẽ không thật sự yêu ta đi?”

Matthew bưng hai đĩa sứ lại đây, đặt ở Keira - Knightley trước mặt một, nói,“Vậy ngươi có phải hay không yêu phải ta đâu?”

“Làm sao có khả năng?” Keira - Knightley hừ một tiếng,“Ta chỉ là tại thực hiện hiệp nghị.”

Matthew lại đem một ly không béo sữa bò phóng tới nàng trước mặt, nói,“Ta cũng là tại thực hiện hiệp nghị.”

Hai người ăn ý không có lại nói, thẳng đến này một bữa điểm tâm ăn xong, vừa ngắn gọn vài câu, cũng minh bạch lẫn nhau tâm lý, loại sự tình này không cần nói thêm nữa.

Theo sau, Matthew đi ra ngoài mua một đống báo chí, gia môn bên ngoài còn thủ một đống lớn cẩu tử, đi ra ngoài tiến vào khó tránh khỏi lại nhận đến một đợt gây rối.

Trở về sau, hắn đơn giản lật xem một chút, đặc biệt là kia vài tiểu báo, mặt trên cơ bản đều có cùng loại “Matthew - Horner cùng Keira - Knightley chính thức ở chung” Linh tinh đưa tin.

Keira - Knightley cũng mở ra hắn máy tính, như là Yahoo giải trí đẳng trang web bên trên, cũng có không thiếu về phương diện này đưa tin.

Đan từ truyền thông chú ý đến nói, cái gọi là “Ở chung” Kế hoạch, hoàn toàn đạt tới dự đoán mục đích .

Về phần giả ở chung vẫn là chân ở chung, hai người đã đạt thành ăn ý, sẽ không liên lụy nam nữ cảm tình, trù tính công ty cùng kịch tổ cũng sẽ không can thiệp loại sự tình này.

Matthew không phải thanh cao Thánh Nhân, vốn liền hâm mộ Hollywood xa hoa truỵ lạc sinh hoạt; Keira - Knightley cũng không phải lần đầu tiên, đồng dạng rất hưởng thụ thân thể phương diện thân mật trao đổi.

Như vậy chuyện xấu tuôn ra, đối với [ Cướp biển vùng Caribbean ] tuyên truyền không thể nghi ngờ là một đại trợ lực, theo sau Disney ảnh nghiệp liên hợp Jerry - Bruckheimer ảnh nghiệp cử hành tin tức tuyên bố hội tuyên bố,[ Cướp biển vùng Caribbean ] tục tập đã bắt đầu lên kế hoạch, tục tập không lại là đơn độc quay chụp, mà là một lần chụp hoàn ba bộ khúc còn thừa hai bộ phận, sau đó phân biệt phát hành.

Disney ảnh nghiệp còn tuyên bố, sẽ lực yêu Matthew, Johnny - Depp cùng Keira - Knightley tam đại diễn viên chính trở về, đệ nhị bộ [ Cướp biển vùng Caribbean ] hội vu 2006 năm kỳ nghỉ hè phát hành.

Này mấy tuyên truyền hâm nóng cùng tin tức tốt, đều thành công khiến [ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] dẫn phát càng nhiều người chú ý, phim tại tuần thứ hai xu thế dị thường vững vàng.

Thứ hai thủ thời gian làm việc box office so với chủ nhật trượt 45%, lấy đến 1020 vạn dollar.

Này đối với một bộ thương nghiệp giải trí điện ảnh đến nói, đã là phi thường xuất sắc hướng đi .

Theo sau mấy cái thời gian làm việc bên trong,[ Cướp biển vùng Caribbean ] xu thế tương đương vững vàng, đan ngày box office sản xuất vẫn ổn định tại ngàn vạn dollar tả hữu, đến thứ hai cuối tuần tiến đến phía trước, phim Bắc Mĩ box office dựa vào bốn thời gian làm việc tích lũy, thuận lợi đột phá một ức dollar đại quan, đạt tới 1 ức 560 vạn dollar nhiều.

Chỉ dùng một tuần thời gian,[ Cướp biển vùng Caribbean ] Bắc Mĩ box office liền thành công phá ức.

Tại thứ hai cuối tuần bên trong, phim họa ra siêu cường ổn định xu thế, ba ngày box office sản xuất chỉ so cuối tuần đầu trượt hơn 30% một điểm, thu hoạch 4330 vạn dollar.

Phát hành mười ngày thời gian,[ Cướp biển vùng Caribbean ] Bắc Mĩ box office dĩ nhiên vượt qua chế tác phí tổn, tiếp cận 1 ức 5000 vạn dollar đại quan.

Cùng lúc đó, này bộ phim còn tại Latin, Âu Châu, Australia cùng Đông Á địa khu đẳng nhiều hải ngoại thị trường phát hành, hải ngoại tuần đầu báo thu 1 ức 1000 vạn dollar trở lên, toàn cầu box office thuận lợi đột phá 2 ức 5000 vạn dollar.

Disney ảnh nghiệp cùng nhiều gia chuyên nghiệp dự trắc cơ cấu, đối ngoại công bố mới nhất dự trắc, phổ biến cho rằng [ Cướp biển vùng Caribbean ] toàn cầu box office vượt qua 5 ức dollar khẳng định không là vấn đề.

Không hề nghi ngờ, này bộ phim đã lấy được cự đại thành công, nhưng sở hữu lợi ích tương quan phương, đều tưởng khiến phim lấy được càng lớn thành công.

Tăng lớn tuyên truyền mở rộng là hữu hiệu nhất thủ đoạn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 244: Một Nữ Hài Gửi Thư

Vì tranh thủ nhãn cầu, kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận, Hollywood luôn luôn cũng không khuyết thiếu độc đáo sáng tạo tuyên truyền phương thức, như là hâm nóng Matthew cùng Keira - Knightley chuyện xấu như vậy tuyên truyền, chỉ có thể nói là Hollywood thông thường thủ đoạn chi nhất.

Thiên Sứ trù tính công ty, Matthew tiến vào Helen - Hermann văn phòng, chung quanh nhìn nhìn, hỏi bàn công tác mặt sau Helen - Hermann,“Này hai ngày như thế nào không có nhìn thấy Amanda?”

Helen - Hermann nhàn nhạt nói,“Hồi New York .”

Matthew không có hỏi nhiều, kéo ra ghế dựa, ngồi ở Helen - Hermann đối diện, nói,“Nói cho ngươi một sự kiện, ta cùng Keira - Knightley không có nhịn xuống, làm tại một khối .”

Helen - Hermann một điểm đều không cảm giác ngoài ý muốn, một đôi tuổi trẻ nam nữ, bản thân bề ngoài lại không sai, vẫn là xúc động nhất tuổi đoạn, cùng ở tại một bên dưới mái hiên, làm cùng nhau rất bình thường bất quá , Matthew không phải cái gì hảo điểu, Keira - Knightley chính là người tốt sao? Chịu đáp ứng sử dụng loại này tuyên truyền phương thức tranh thủ càng nhiều chú ý nhân, có nào là thiện nam tín nữ?

Nàng nghĩ nghĩ, hỏi,“Ngươi cùng Keira - Knightley sẽ không đến thật đi?”

“Làm một khối là thật .”

Chuyện này cùng thuần túy cá nhân sinh hoạt cá nhân bất đồng, Matthew khẳng định muốn thông báo Helen - Hermann một tiếng, để ngừa xuất hiện đột nhiên biến cố khi khiến nàng bất ngờ không kịp phòng, hắn còn nói thêm,“Nam nữ bằng hữu đương nhiên còn là giả .”

Matthew hơi trầm ngâm, bổ sung nói,“Keira so với ta tưởng lý trí hơn, chúng ta chỉ là rất hưởng thụ......” Hắn ho khan một tiếng, đối mặt Helen - Hermann loại này thoạt nhìn rất bảo thủ nữ tính, có vài lời thật sự khó mà nói ra miệng, ngược lại nói,“Ngươi không cần nhiều làm suy xét, phía trước về ta cùng Keira kế hoạch nên như thế nào chấp hành vẫn là như thế nào chấp hành.”

Helen - Hermann sáng tỏ,“Ta biết.”

Nàng đột nhiên từ trên bàn công tác cầm lấy một phân thư giấy, đẩy đến Matthew trước mặt, nói,“Đây là của ngươi một vị tiểu fan điện ảnh gửi qua bưu điện cấp Disney ảnh nghiệp thư tín, Disney ảnh nghiệp chuyển tới ta bên này.”

“Như thế nào khiến ta xem này mấy?” Matthew tương đương hảo kỳ.

Qua lại không phải không có phấn ti cho hắn gửi qua bưu điện qua thư tín, bất quá Thiên Sứ trù tính công ty có chuyên gia phụ trách hồi âm, căn bản không cần bận tâm.

Helen - Hermann không đáp lại hắn, ngược lại chỉ chỉ thư tín, nói,“Ngươi xem hoàn lại nói.”

Matthew gật đầu, mở ra thư tín, nhìn kỹ lên.

“Thân ái Matthew - Horner, thân ái Will - Turner......”

Thư tín tự thể xinh đẹp sạch sẽ, so với hắn viết đi ra cong vẹo méo mó chữ cái cường nhiều lắm.

Matthew tiếp tục hướng bên dưới xem.

“Ta là đến từ Harvard-Westlake trường học một phổ thông nữ hài, từ trước cuối tuần tại rạp chiếu phim bên trong xem qua [ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] sau, ta liền bắt đầu điên cuồng sùng bái ngươi, ngươi nhất định là cái kia mang lóng lánh quang mang hiện thân, đem ta từ bại hoại trong tay cứu vãn đi ra anh hùng !”

Nhìn thấy nơi này, Matthew không khỏi vò đầu, này thoạt nhìn sao lại như thế giống một Disney đồng thoại đâu? Người đang ở hiểm cảnh công chúa, chờ đợi vương tử hàng lâm......

“Ta liền đọc trung học bên trong, có một phi thường xấu hiệu trưởng, bao giờ cũng là nhằm vào ta, ức hiếp ta. Không chỉ là ta, ta bên cạnh sở hữu đồng học đều thời thời khắc khắc tại bị hắn uy hiếp, chúng ta vẫn mưu đồ bí mật phản kháng, lại không có đầy đủ tự tin.”

“Matthew - Horner, ngươi là cường đại thợ rèn Will - Turner, ngươi có thể một người dễ dàng đánh bại mười mấy hải tặc, ta cỡ nào hi vọng ngươi có thể xuất hiện ở bên trong trường học, diệt trừ ác bá hiệu trưởng......”

Càng hướng về sau xem, Matthew lại càng có cổ muốn cười xúc động, này phong tiểu cô nương gởi thư, mặt sau lại cường điệu miêu tả hắn oai hùng bất phàm, cùng với hiệu trưởng đủ loại ác tính, vô hạn khát khao hắn này cường đại mà lại anh tuấn thợ rèn, có thể đem bọn họ cứu ra cái gọi là khổ hải, hơn nữa triệt để đánh tới hiệu trưởng.

Matthew phỏng đoán, hẳn là trường học quản lý cực kỳ nghiêm khắc, hiệu trưởng khả năng thích trảo điển hình, này nữ hài đại khái là bị hiệu trưởng bắt phản đối điển hình, sau đó khó chịu với hiệu trưởng, muốn trả thù lại không có gan, chỉ có thể yên lặng chịu đựng, cuối cùng tố chư ở loại này hư nghĩ thần tượng.

Này cùng từng hắn nhìn thấy tiểu hài tử ảo tưởng Ultraman đánh bại sở hữu bại hoại, trên bản chất là giống nhau .

Thư tín cuối cùng, còn có một câu khiến Matthew đích cười đều phi.

“Nếu ngươi có thể đánh bại bại hoại hiệu trưởng, ta nhất định sẽ yêu phải ngươi !”

Lạc khoản viết là “Một chịu đựng người xấu ức hiếp nữ hài Lily !”

Matthew xem xong, thu hồi thư tín đặt ở bàn bên trên, hảo kỳ hỏi,“Helen, vì sao chuyên môn khiến ta xem như vậy một phong thư?”

Hắn tin tưởng, theo [ Cướp biển vùng Caribbean ] đại bán, cho mình viết thư phấn ti khẳng định không thiếu.

Helen - Hermann đột nhiên nở nụ cười, cười đến còn rất xán lạn, nàng rất ít như vậy cười.

“Liền một tiểu cô nương nhàm chán ảo tưởng, có như vậy hảo cười sao?” Matthew thật sự không quen nhìn nàng này phúc dị thường biểu tình,“Ngươi vẫn là tiểu cô nương thời điểm, chẳng lẽ liền không có qua cùng loại ảo tưởng?”

“Ta?” Helen - Hermann tựa hồ gợi lên một ít hồi ức, nói,“Ta còn thật không nghĩ như vậy qua.”

Matthew vươn ra một ngón tay, cách không chỉ chỉ nàng,“Ngươi khuyết thiếu tình thú.”

Helen - Hermann thu hồi tươi cười, không có tiếp Matthew mà nói, ngược lại nói,“Ngươi đi bang này tiểu cô nương thực hiện giấc mộng thế nào?”

“Cái gì?” Matthew hoài nghi chính mình nghe lầm ,“Ngươi nói cái gì?”

Helen - Hermann bình tĩnh nói,“Ngươi không có xuất hiện huyễn nghe, vừa nghe được mà nói không có sai lầm.”

Matthew có chút vò đầu,“Ngươi thật muốn khiến ta đi đả đảo hiệu trưởng?”

“Không phải ta.” Helen - Hermann nhanh chóng giải thích nói,“Thu đến này phong thư sau, Disney ảnh nghiệp tuyên truyền bộ môn kế hoạch một hoạt động, cho ngươi đi bang một thiện lương tiểu cô nương thu phục ức hiếp nàng ác bá hiệu trưởng.”

Nói tới đây, nàng mỉm cười, đại khái cũng hiểu được lần này Disney ảnh nghiệp kế hoạch quảng bá hoạt động thú vị,“Đương nhiên, truyền thông phóng viên hội toàn bộ hành trình cùng đi, Disney đài truyền hình cùng abc đài truyền hình giải trí kênh máy quay phim sẽ toàn bộ hành trình cùng ngươi.”

Matthew cũng cười ,“Disney ảnh nghiệp thật sự là......” Hắn vốn muốn nói phát rồ, lại cảm giác như vậy tuyên phát phương thức phi thường có thể kiếm lấy nhãn cầu, hơn nữa đối với hắn cá nhân cũng rất có giúp, sửa miệng nói,“Xác thật là hảo biện pháp.”

Loại này quảng bá hoạt động, đối với hắn cá nhân chỗ tốt hiện rõ ràng, rất dễ dàng hấp dẫn đến một đám fan ruột, hơn nữa cũng cho người tạo thành một loại hắn phi thường có tình yêu ảo giác, càng dễ dàng để người sinh ra hảo cảm.

“Ta thu phục một trường học hiệu trưởng hẳn là vấn đề không lớn.” Matthew lại nhíu mày,“Trường học nhiều như vậy lão sư cùng an toàn bảo vệ nhân viên, như thế nào giải quyết?”

Helen - Hermann khoát tay,“Này ngươi không cần lo lắng, Disney ảnh nghiệp đã cùng Harvard-Westlake trường học bên kia liên hệ qua , trường học hiệu trưởng đồng ý làm như vậy một hồi hoạt động.”

“Đồng ý?” Matthew càng giật mình ,“Hiệu trưởng thế nhưng đồng ý?”

Tại hắn trong ấn tượng, hiệu trưởng đều là cao cao tại thượng, thần thánh không thể xâm phạm , đừng nói là học sinh , cho dù là lão sư, đối mặt với hiệu trưởng thời điểm cũng muốn cẩn thận dè chừng, tại một bên trong trường học, hiệu trưởng là nói một thì không có hai tuyệt đối quyền uy.

Helen - Hermann rất xác định điểm này,“Harvard-Westlake trường học hiệu trưởng, đã chính thức cùng Disney ảnh nghiệp xác định, hắn bản thứ tư sẽ ở trường học lễ đường bên trong triệu tập một lần toàn giáo học sinh hội nghị, ngươi liền tại thời điểm đó xuất hiện, tại toàn giáo sư sinh trước mặt chế phục hắn, khiến tất cả mọi người nhìn thấy.”

Matthew hoàn toàn làm không rõ, đành phải hỏi,“Vì sao?”

“Thực ra rất đơn giản, Harvard-Westlake trường học là tư nhân danh giáo.” Helen - Hermann nhìn thấy Matthew là thật không rõ, nói đơn giản vài câu,“Trường học quản lý phi thường nghiêm khắc, nghiêm khắc quản lý vừa có thể mang đến tốt trật tự cùng bầu không khí, cũng có thể tạo thành học sinh tâm lý bắn ngược, dựa theo Harvard-Westlake trường học vị kia hiệu trưởng thuyết pháp, làm như vậy có thể hữu hiệu xoa dịu học sinh nghịch phản tâm lý, có lợi cho về sau quản lý.”

Đạo lý này Matthew minh bạch, nhân thần kinh căng thẳng mà nói, không nên tiếp tục tạo áp lực làm cho bọn họ băng càng nhanh, như vậy ngược lại sẽ mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa, lúc này thích hợp thả lỏng ngược lại đối trường học cùng học sinh đều có lợi, đặc biệt là đối kia vài bị vây ở thời kỳ trưởng thành học sinh đến nói.

Từ cái kia gọi là Lily thiếu nữ gởi thư trung, không khó nhìn ra hiệu trưởng bình thường là một rất nghiêm khắc tồn tại, lúc này tại phần đông học sinh ngay dưới mí mắt bị đả đảo, khẳng định có thể khiến các học sinh đem oán niệm cùng áp lực tất cả đều phóng ra đến.

Tiếp, Matthew lại nhớ đến một khác điểm, cùng Disney ảnh nghiệp hợp tác, Harvard-Westlake trường học danh tự theo sau sẽ xuất hiện tại phần đông truyền thông bên trên, coi như là cọ [ Cướp biển vùng Caribbean ] nhiệt độ, đến một đợt tuyên truyền miễn phí.

Không hề nghi ngờ, đây là một phi thường thông minh hiệu trưởng.

Helen - Hermann lúc này còn nói thêm,“Hoạt động an bài ở thứ tư, ta đã liên hệ đến Elena - Boyar, nàng sẽ đi hiện trường, internet phương diện thứ tư ngày đó là có thể bùng nổ, sau đó thứ tư buổi tối có thể thượng Disney đài truyền hình cùng abc đài truyền hình tin tức, thứ năm là truyền thống báo chí truyền thông, có này hai ngày hâm nóng lên men, đối phim thứ ba cuối tuần box office xu thế cũng phi thường có lợi.”

Matthew gật gật đầu, hỏi,“Depp cùng Keira bên kia không có hoạt động sao?”

“Tất cả đều có.” Helen - Hermann nói,“Disney ảnh nghiệp đều an bài tương ứng quảng bá hoạt động, chúng ta không cần phải xen vào bọn họ, làm tốt chúng ta chính mình.”

Nàng cố ý nhắc nhở,“Bắc Mĩ box office càng sớm qua hai ức dollar, đối với ta cùng Sean - Daniel đàm phán càng có lợi. Sean - Daniel đã hướng Universal ảnh nghiệp đề nghị thích hợp gia tăng [ Dawn of the Dead ] dự toán, nói vậy cũng có muốn vì ngươi trả giá kếch xù thù lao chuẩn bị tâm lý.”

Matthew chỉ nói một câu,“Ta làm việc, ngươi yên tâm hảo.”

Helen - Hermann khẽ gật đầu, công tác phương diện Matthew xác thật rất để người yên tâm, đến nay cũng không ra quá lớn bại lộ.

“Hảo, hôm nay liền đến nơi này đi.” Helen - Hermann thu hảo lá thư này, đối Matthew nói,“Ngươi trở về sớm điểm làm chuẩn bị, nhớ rõ đến lúc đó đem kịch tổ đưa ngươi đạo cụ kiếm mang theo.”

“Biết.” Matthew đứng lên chuẩn bị rời đi.

Helen - Hermann lại nhắc nhở nói,“Chuyện này, không cần đối Keira - Knightley nhắc tới.”

Matthew biết Helen - Hermann đây là xuất phát từ cơ bản nhất phòng bị, nói,“Ta minh bạch.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 245: Vương Tử Vs Hiệu Trưởng

Thứ tư buổi sáng, trường học chỉ lên một tiết khóa, phòng hiệu trưởng hạ phát lâm thời thông tri, sở hữu sư sinh đi đại lễ đường tập hợp họp, trường học có trọng yếu sự tình muốn tuyên bố.

“Họp? Khai cái gì hội a......”

Đi lên lễ đường phía trước bậc thang, Lily phi thường bất mãn, đối hai danh bạn gái nói thầm,“Hắn phải chăng lại chuẩn bị tân nội quy trường học hạn chế chúng ta, hãm hại chúng ta?”

Một bạn gái hoàn toàn là Lily kẻ phụ hoạ, phụ họa nói,“Chính là a, đây là ta đã thấy xấu nhất hiệu trưởng !”

Một cái khác bạn gái cũng nói,“Lily, ngươi mụ mụ tại Los Angeles rất có lực ảnh hưởng, vì sao không để ngươi mụ mụ đến đối phó hắn?”

“Này......”

Nghe đồng bạn nhắc tới mẫu thân, Lily khí diễm nháy mắt biến mất, sửa lời nói,“Chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi, thời gian đã không sớm .”

Nàng nhanh hơn tốc độ, dẫn đầu lên thềm tiến vào đại lễ đường, hai danh đồng bạn giống như là theo đuôi như vậy, lại cùng đi lên.

Lễ đường trung ngồi xuống nhân không tính đặc biệt nhiều, còn có không thiếu ghế trống vị, Lily tìm cá nhân thiếu lại tương đối dựa vào sau vị trí, ngồi xuống an ổn đợi lên, hai bạn gái đều ngồi ở nàng bên phải.

Lily không tưởng ở loại này trường hợp dẫn nhân chú ý, đặc biệt là gợi ra hiệu trưởng chú ý, nhớ tới hiệu trưởng hiện tại đều tức giận đến bụng đau.

Nàng là trường học đội cổ động viên đội trưởng, tại đội cổ động viên nói chuyện phân lượng rất nặng, hơn nữa nắm giữ trường học thời trang cùng quần áo lời nói quyền, nàng mặc cùng tạo hình, dẫn dắt toàn bộ trường học phong cách.

Mấy tháng trước, nàng xuyên một điều váy ngắn, kết quả bị hiệu trưởng bắt đến , bị phán định trái với trường học về váy phương diện quy định, sau đó là một loạt chuyện phiền toái, cái gì nàng khi dễ đồng bọn, tại đội cổ động viên bully tân nhân, cười nhạo đồng học đợi đã (vân vân), tại hiệu trưởng trong miệng dứt khoát chính là vạn ác bại hoại.

“Ta có như vậy xấu sao?” Lily nói thầm.

Dù sao bên cạnh chung quanh sở hữu đồng học, không có mấy cái cho rằng hiệu trưởng có bao nhiêu hảo.

Một nam hài lúc này đi tới, nhìn Lily liếc nhìn, chỉ nàng bên trái chỗ trống nói,“Lily, ta có thể ngồi ở chỗ này sao?”

Lily nghiêng mắt nhìn cái kia nam hài, nói thẳng,“Không thể !”

Nam hài há miệng thở dốc, tựa hồ còn tưởng nói cái gì, nhưng nhìn thấy Lily dần dần trở nên sắc bén ánh mắt, ngắc ngứ nói,“Ta...... Ta...... Ta này liền đi.”

Hắn nhanh chóng ly khai nơi này.

Lily đối bên phải một đồng bạn nói,“Larry, ngươi tọa ta bên trái.”

“Hảo !” Cái kia nữ hài lên tiếng, nhanh chóng đổi đến Lily bên trái trên vị trí.

Lục tục có học sinh tiến vào lễ đường, lễ đường trung chỗ ngồi dần dần ngồi đầy , Lily nhìn chủ tịch đài bên kia, lại tại xuất thần.

Bại hoại hiệu trưởng một hồi liền muốn xuất hiện ở trên đài chủ tịch, lại hướng quá khứ như vậy lải nhải dong dài nói nói một chuỗi, khiến tất cả mọi người chán ghét, nên làm cái gì bây giờ mới tốt đâu?

“Ai, cũng không biết viết đi ra ngoài tín Matthew - Horner có thể hay không thu đến.” Lily một bàn tay nâng má, miên man suy nghĩ,“Nếu Will - Turner hiện tại có thể đến nên có bao nhiêu hảo a, hắn liền có thể giống tấu hải tặc như vậy thu thập cái kia bại hoại hiệu trưởng .”

Từng cái nữ hài đều có một Disney công chúa mộng, ảo tưởng có một ngày, tay cầm bảo kiếm vương tử cưỡi bạch mã cứu vãn chính mình ở thủy hỏa bên trong.

Lễ đường chủ tịch đài mặt sau, Matthew đang đứng tại một mặt cao hơn một người trước gương, xem xét chính mình tạo hình, khi cách hơn nửa năm sau, hắn lại một lần nữa biến thành Will - Turner.

“Có thể sao?” Tạo hình sư hỏi.

Matthew gật đầu,“Trừ tóc, mặt khác cùng quay chụp khi như vậy.”

Phía trước tóc dài hắn sớm liền xén , cũng không có sử dụng tóc giả, dù sao này cũng không phải quay phim.

Helen - Hermann lúc này đi tới, nói khẽ với Matthew nói,“Ta vừa cùng hiệu trưởng nói qua, hắn liền chuẩn bị một phút đồng hồ nói chuyện bản thảo, hắn khai giảng một phút đồng hồ sau, ngươi liền đi lên.”

Matthew rút ra bên hông nhôm hợp kim bội kiếm, nhìn thoáng qua, lại cắm về đến vỏ kiếm trung, nói,“Không thành vấn đề.”

Lễ đường bên trong, cự ly đại hội bắt đầu thời gian càng ngày càng gần, cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, Lily phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn, phát hiện rất nhiều phóng viên cùng nhiếp tượng sư tiến vào lễ đường.

“Hôm nay sẽ thực trọng yếu sao?” Bên trái đồng bạn hảo kỳ hỏi.

Này chỉ là hảo kỳ, lại không có một điểm sửng sốt.

Bao gồm Lily ở bên trong, đối với phóng viên xuất hiện ở lễ đường trong, cũng không giật mình.

Harvard-Westlake trường học chẳng sợ đặt ở toàn bộ bang California, kia cũng là đỉnh đỉnh đại danh danh giáo, thường xuyên có truyền thông phóng viên đến phỏng vấn.

Bất quá hôm nay quy cách giống như có điểm cao, Lily tại một đài máy quay phim mặt trên thấy được abc đài truyền hình dấu hiệu.

Lễ đường trung nguyên bản hỗn độn thanh âm đột nhiên biến nhỏ, nhanh chóng im lặng xuống dưới, Lily không cần nhìn, cũng biết là hiệu trưởng Đại Ma Vương đi lên chủ tịch đài , nàng ngắm một cái, xác thật như thế, hiệu trưởng Đại Ma Vương đứng ở chứa Mike diễn thuyết đài mặt sau.

Nàng tưởng cũng không có, từ túi áo trung móc ra tai nghe, nhét vào lỗ tai bên trong, lại đem tai nghe nối tiếp đến âm nhạc máy truyền phát thượng, đem âm lượng điều đại, như vậy liền không dùng nghe hiệu trưởng Đại Ma Vương kia đáng ghét thanh âm .

Lily nghe ca, nhìn hiệu trưởng Đại Ma Vương miệng khép mở, lại nghe không đến lời hắn nói, cảm giác cũng rất có ý tứ , không chỉ là chính nàng, rất nhiều học sinh đều làm ra cùng loại lựa chọn, hiệu trưởng tại học sinh trung gian, rõ ràng không thế nào được hoan nghênh.

Hiệu trưởng nói chuyện giằng co không đến một phút đồng hồ, trên đài chủ tịch đột nhiên phát sinh biến hóa.

Nguyên bản, Lily là tại nghe ca xem hiệu trưởng Đại Ma Vương há miệng ngậm miệng khôi hài bộ dáng, nhưng đột nhiên có người từ bên cạnh đi lên chủ tịch đài.

“what?” Lily trực tiếp kéo tai nghe.

Hai bên trái phải nữ hài cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm vào trên vũ đài cái kia cao ngất mạnh mẽ nam nhân, không biết đến cùng phát sinh cái gì.

Lily ánh mắt nháy mắt trừng lớn, trong đó dần dần xuất hiện khó có thể tin tưởng.

Cái kia nam nhân thân hình cao lớn, thân thể kiện mỹ, đường cong thô cuồng, mặc một thân thời Trung Cổ trang phục, trong tay còn cầm một phen kiểu cũ bội kiếm.

“Will - Turner !” Lily nhìn điện ảnh, còn phi thường si mê nhân vật này, làm sao có khả năng không nhận ra được, thì thào nói nhỏ,“Matthew - Horner !”

Tiếp, nàng che miệng lại, trong mắt nổi lên kích động nước mắt.

Lễ đường trong, sở hữu máy quay phim cùng máy ảnh màn ảnh, tất cả đều nhắm ngay trên đài chủ tịch hai người.

Một ít di động có chụp ảnh công năng lão sư cùng học sinh, cũng phân phân lấy di động ra, nhắm ngay hiệu trưởng cùng đột nhiên xuất hiện uy mãnh nam nhân.

“Ngươi là nơi này giám ngục trưởng?” Trên đài chủ tịch vang lên đầy nhịp điệu England cường điệu,“Phải không?”

Lễ đường bên trong học sinh không khỏi đều nở nụ cười, Lily cũng vui vẻ được mở ra miệng, nhưng không chính là như vậy sao? Hiệu trưởng giống như là điên cuồng giám ngục trưởng, mà chính mình này những người này đều là hắn tù phạm !

“Ngươi là ai?” Hiệu trưởng trợn mắt nhìn.

“Của ta một vị hảo bằng hữu viết thư cho ta......”

Này thanh âm nghe vào Lily lỗ tai bên trong, giống như thiên âm như vậy,“Nói ngươi ở trong này hoành hành ngang ngược, làm hết chuyện xấu !”

Nghe nói như thế, Lily kích động đều run lên, nắm lên một đồng bạn tay, nói,“Larry, ngươi nghe được sao? Hắn là vì ta mà đến ! hắn thu đến của ta tín ! hắn đến cứu vãn ta a !”

Đây chính là nàng anh hùng ! đây chính là nàng vương tử a !

“Hôm nay !” Kia khiến nàng mê muội thanh âm lại vang lên,“Ta đại biểu bằng hữu của ta, đại biểu nơi này sở hữu thụ ngươi áp bức hảo nhân, đại biểu chính nghĩa, đại biểu Thái Dương, đại biểu mặt trăng...... Trừng phạt ngươi !”

Lễ đường trung lại là một trận tiếng cười, Lily tuy rằng nước mắt vẫn ở mắt bên trong đảo quanh, nhưng cũng bật cười.

Nàng nhìn chằm chằm vào bên kia, chỉ thấy chính mình vương tử rút ra bội kiếm, hướng về hiệu trưởng đi, hiệu trưởng rõ ràng kinh hoảng , bắt đầu từng bước lui về phía sau.

Hiệu trưởng giống như là điện ảnh bên trong sở hữu bại hoại như vậy, vừa lui vừa nói,“Ngươi muốn làm gì?”

“Ta muốn giải cứu sở hữu thụ ngươi áp chế nhân !”

Lily ánh mắt đều không tưởng trát, chỉ thấy nàng vương tử tiến lên một bước, một kiếm trừu tại hiệu trưởng Đại Ma Vương trên người, hiệu trưởng lập tức phát ra một tiếng hét thảm.

“Hảo !” Nàng trực tiếp nhảy dựng lên, đối với chủ tịch đài bên kia hô to,“Đánh hảo ! Matthew ! Will ! đại biểu ta dùng sức đánh a !”

Có người đầu lĩnh, lễ đường bên trong nháy mắt vang lên càng nhiều ồn ào thanh âm,“Dùng sức đánh !”

“Đánh hắn !”

“Đại biểu chúng ta dùng sức đánh hắn !”

Matthew nhìn chủ tịch đài bên dưới liếc nhìn, biết cảnh này tất yếu mau chóng kết thúc, bằng không một khi có học sinh kích động lên, xông lên chủ tịch đài mà nói, sự tình liền phiền toái .

Hắn cấp hiệu trưởng sử ánh mắt, hiệu trưởng ngầm hiểu, khẽ gật đầu.

Tiếp, Matthew tả quyền nhắm ngay hiệu trưởng mặt đánh qua, giữa hai người đơn giản diễn luyện qua mấy lần, hiệu trưởng rất có vài phần biểu diễn thiên phú, lập tức phối hợp ngã xuống đất.

Bùm --

Hiệu trưởng bổ nhào trên đài chủ tịch.

“Hảo !”

“Đánh hảo !”

“Làm tốt lắm !”

“Will - Turner, ta yêu ngươi !”

“Matthew, ngươi là giỏi nhất !”

Lễ đường bên trong truyền đến một trận lại một trận thanh âm, Matthew chỉ trên mặt đất hiệu trưởng, lớn tiếng nói,“Ta hiện tại cần mang đi hắn, ta sẽ cùng hắn hảo hảo nói chuyện, các ngươi......“

Hắn đùa giỡn một người phi thường xinh đẹp kiếm hoa, chỉ chủ tịch đài bên dưới học sinh, cao giọng nói,“Các ngươi hiện tại tự do !”

“Oa nga......”

“Hảo a !”

Lại là các loại hưng phấn thanh âm vang lên.

Tuy rằng trường học phương diện sớm có chuẩn bị, chế định hảo ứng phó học sinh quá mức kích động dự án, nhưng Matthew vẫn là rất chú ý hiện trường không khí, nhìn thấy trình diễn không sai biệt lắm, ngắm mắt truyền thông phóng viên tập trung khu vực, có thể nhìn thấy nhân cao mã đại Elena - Boyar khoa tay múa chân thủ thế, biết nên lui sân.

Hắn đi đến hiệu trưởng bên cạnh, đối chủ tịch đài một bên huy tay, lập tức có hai danh hoá trang thành cướp biển tráng hán đi lên đến, mang theo hiệu trưởng cùng nhau ra chủ tịch đài.

Đi đến dày vải màn mặt sau, hiệu trưởng lập tức khôi phục bình thường.

Matthew đối với hắn dựng thẳng lên một căn ngón cái,“Pearson tiên sinh, ngươi phi thường có biểu diễn tiềm chất, không đi Hollywood phát triển rất đáng tiếc .”

Pearson hiệu trưởng chỉnh chỉnh thần sắc, chững chạc đàng hoàng nói,“Vẫn là hiệu trưởng này phân công tác càng thích hợp ta !”

“Will ! Will ! Will !”

Đột nhiên, lễ đường bên trong vang lên tiếng hô, này thanh âm do hỗn độn dần dần trở nên đều nhịp, đầu tiên là hô hội Will - Turner danh tự, tiếp lại chuyển tới Matthew trên người.

“Matthew ! Matthew ! Matthew ! Matthew......”

Làm thực tế kẻ tham dự, Matthew đương nhiên biết lễ đường trung không thiếu lão sư là nằm vùng, sẽ thích hợp dẫn đường các học sinh cảm xúc.

Pearson hiệu trưởng lúc này đối Matthew nói,“Đi ra ngoài trông thấy bọn họ, cùng bọn họ trao đổi một chút đi.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 246: Ta Vì Ngươi Mà Đến

“Matthew, ta không nhìn qua ngươi điện ảnh, nhưng từ hôm nay trở đi, ta sẽ trở thành ngươi tối kiên định người ủng hộ !”

Đứng ở đại lễ đường chủ tịch đài bên dưới, Matthew vẫn là kia phó Will - Turner trang điểm, tiếp nhận nói chuyện nam hài trong tay bản tử, nói,“Cám ơn, chúng ta muốn cho nhau cổ vũ !”

Hắn ở trên vở ký qua danh, hoàn cho nam hài, nam hài dùng lực gật đầu,“Ta sẽ vẫn duy trì ngươi !”

Lễ đường trung không khí có chút cuồng nhiệt, may mà có lão sư duy trì trật tự, ngược lại là tuyệt không hỗn loạn, nghĩ tới đến tìm Matthew muốn kí tên nhân, cơ bản đều tại có trật tự xếp hàng, không có xuất hiện như ong vỡ tổ bàn ùa lên đến tình huống.

Mặt sau có nữ hài lại đây, trực tiếp đi lên ôm Matthew một chút, kêu lớn,“Matthew, ta yêu ngươi !”

Chung quanh vang lên một mảnh ồn ào thanh âm.

Tiếp, cái kia nữ hài lại lớn tiếng nói,“Tuy rằng ta phía trước không biết ngươi, nhưng ta quyết định , này cuối tuần sẽ kêu thượng sở hữu nguyện ý đi nhân, cùng đi nhìn ngươi điện ảnh !”

Nàng lại hạ giọng hỏi,“Điện ảnh hảo xem sao?”

Matthew cười lớn tiếng nói,“Nếu điện ảnh khó coi, các ngươi có thể trở về tìm ta tính sổ.”

“Phi thường dễ nhìn !” Có xem qua học sinh kêu la,“Phấn khích cực.”

Lily đứng ở vòng ngoài, nhìn bên kia tình hình, không có muốn qua xếp hàng ý tứ.

“Chúng ta không đi sao?” Bên cạnh một nữ hài hỏi.

Một cái khác nữ hài cũng nói,“Ngôi sao kí tên đều là có thời gian hạn chế , đi chậm liền lấy không đến ! ngươi không phải phi thường thích hắn sao?”

Lily nhìn chằm chằm trong đám người Matthew, vẫn không có động, đã lâu sau mới nói,“Hắn là vì ta mà đến ! vì ta mà đến ! đây là của ta anh hùng a ! hắn nhất định sẽ lại đây tìm ta !”

Trong đó gọi là Larry nữ hài trong lòng mắng một câu lấy”b” Làm mở đầu thô tục, chỉ cảm thấy bên cạnh này tinh xảo nữ hài chính là đứa ngốc cùng hoa si, cứ như vậy hóa cũng xứng tiếp tục đương đội cổ động viên đội trưởng?

Nếu nàng không phải có lực ảnh hưởng cự đại mụ mụ, trong nhà lại rất có tiền, ai để ý nàng a?

Lily căn bản không có quản bên cạnh hai nữ hài, vẫn đang nhìn chằm chằm đám người, chỉ cảm thấy trên thế giới sở hữu ngôi sao đều so ra kém Matthew - Horner, cho dù là chính mình phụ thân cũng không bằng.

“Cám ơn ! cám ơn mọi người duy trì !”

Kí tên giằng co một đoạn thời gian, Matthew gặp thủy chung không có nhân đề lá thư này sự, đành phải chủ động nói,“Kí tên tới trước nơi này đi ! ta có chuyện muốn hỏi một chút.”

Xếp hàng học sinh thấy hắn nói được phi thường trịnh trọng cùng chăm chú, nháy mắt im lặng xuống dưới.

Matthew đề cao thanh âm, nói,“Ta hôm nay xuất hiện ở trường học, là vì thu đến các ngươi trung gian một vị đồng học gởi thư, nàng nói cho ta biết nơi này hiệu trưởng ức hiếp học sinh, cho nên ta liền tới đây !”

Chung quanh học sinh ngươi xem xem ta, ta nhìn nhìn ngươi, tựa hồ đều tại tìm viết thư nhân.

“Viết thư nhân kí tên là Lily.” Matthew lớn tiếng hỏi,“Ai là viết thư cho ta Lily? Xin hỏi, Lily ở trong này sao?”

Kia vài học sinh chung quanh nhìn nhìn, sau đó tề xoát xoát nhìn về phía lễ đường trung dựa vào sau địa phương, một phi thường tinh xảo nữ hài đang đứng ở nơi đó.

Matthew cách không nhìn nữ hài, lớn tiếng hỏi,“Ngươi là Lily? Là ngươi cho ta viết thư?”

Lily mím môi, kích động nói không ra lời, phồng lên toàn thân khí lực, dùng lực gật gật đầu.

“Ta có thể đi qua một chút sao?”

Nghe đến câu này, kia vài học sinh phân phân vi Matthew tránh ra lộ, Matthew hướng tới Lily bên kia đi.

“Mau ! nhanh lên ! đem màn ảnh chuyển qua !”

abc đài truyền hình phóng viên nhắc nhở chính mình nhiếp tượng sư,“Cấp cái kia nữ hài đặc tả ! nhanh lên !”

Máy quay phim màn ảnh lập tức chuyển qua, nhắm ngay đứng Lily.

Thân hình cao lớn Elena - Boyar có hứng thú xuyên thấu qua máy ảnh màn ảnh nhìn kia hai người, thường thường ấn shutter, Matthew là nàng quen biết đã lâu , cái kia nữ hài nàng không biết, xem ra nữ hài trước đó cũng không biết Disney ảnh nghiệp kế hoạch trận này hoạt động, bằng không kỹ xảo biểu diễn không khỏi quá mức cao minh .

Matthew đi đến Lily trước mặt, đứng ở cự ly nàng một mét xa địa phương, hỏi,“Ngươi là Lily? Tín là ngươi viết ?”

Lily ra sức gật đầu,“Là ta ! là ta ! là ta viết .” Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Matthew,“Ngươi là vì ta mà đến sao?”

“Đúng vậy.” Matthew lộ ra thân thiết tự nhiên tươi cười,“Ta vì ngươi mà đến.”

Hai hàng nước mắt từ Lily mắt bên trong chảy ra, theo trắng nõn hai gò má trượt xuống, Lily cảm giác chính mình này một đời, đều sẽ thích Matthew - Horner.

“Lại đây !”abc đài truyền hình phóng viên tiếp đón nhiếp tượng sư,“Nhanh lên lại đây.”

Hai người chạy tới Matthew cùng Lily phụ cận, mặt khác nhiếp ảnh phóng viên cũng đều theo lại đây.

Lily giang hai tay, đánh tới, Matthew cùng nàng nhẹ nhàng lễ tiết tính ôm một chút, nhanh chóng tách ra.

“Ta rất thích ngươi !” Lily rốt cuộc phục hồi tinh thần, lớn tiếng nói,“Matthew, ta vĩnh viễn đều sẽ duy trì ngươi !”

Tiếp, phóng viên la lớn,“Matthew, Lily, xem bên này, có thể chụp ảnh chung sao?”

“Đương nhiên có thể !”

Matthew xoay người, Lily đứng ở hắn bên cạnh, cùng nhau chụp ảnh chung lưu niệm.

Theo sau, Elena - Boyar kề sát qua, lặng lẽ cấp Matthew đưa ánh mắt, chưa có tới hỏi hắn, ngược lại đi hỏi Lily,“Ngươi hảo, có thể hỏi mấy vấn đề sao?”

Lily cười cười,“Có thể a.”

Nàng trải qua một đoạn thời gian này điều chỉnh, dần dần khôi phục bình thường, đối mặt phóng viên một điểm đều không khẩn trương, ngược lại có vẻ lạc lạc hào phóng.

“Ngươi thật cấp Matthew viết một phong thư?” Elena - Boyar hỏi.

“Thật sự viết a !” Lily quay đầu nhìn Matthew liếc nhìn, nói,“Ta trước cuối tuần nhìn [ Cướp biển vùng Caribbean ], Matthew biểu diễn Will - Turner lại soái lại khốc, còn rất cường đại, lúc ấy ta liền cảm giác, nếu có thể có hắn như vậy một cường đại anh hùng, đến trường học đánh bại ức hiếp......”

Nàng ngượng ngùng cười cười,“Đánh bại khắc nghiệt hiệu trưởng mà nói, chúng ta về sau sân trường sinh hoạt khẳng định sẽ càng thêm thú vị.”

Elena - Boyar lại hỏi,“Ngươi thích [ Cướp biển vùng Caribbean ], thích Matthew cùng hắn nhân vật sao?”

Lily không chút do dự nói,“Phi thường thích !”

Elena - Boyar còn tại phỏng vấn Lily, bên kia có sử dụng chụp lập được máy ảnh phóng viên, đem Matthew cùng Lily chụp ảnh chung đưa đến Lily trong tay.

Lily lập tức gián đoạn phỏng vấn, tướng tướng phiến đưa tới Matthew trước mặt,“Có thể cho ta kí tên sao?”

“Đương nhiên có thể.” Matthew tiếp nhận ảnh chụp, từ Elena - Boyar trong tay mang tới một chi kí tên bút, tại ảnh chụp sau lưng viết nói,“Đưa cho vĩnh viễn thanh xuân mĩ lệ Lily......”

Hắn nhìn về phía Lily, Lily nhanh chóng nói,“Lily - Collins !”

Matthew gật đầu, tiếp tục viết nói,“Đưa cho vĩnh viễn thanh xuân mĩ lệ Lily - Collins !” Hắn lại lạc khoản,“Vĩnh viễn hưởng ứng của ngươi Matthew - Horner !”

Viết xong sau, hắn trước đem kí tên bút hoàn cho Elena - Boyar, tiếp lại tướng tướng phiến giao đến Lily - Collins trong tay, hai người lại đứng ở nhất chúng truyền thông phóng viên phía trước chụp ảnh chung, hơn nữa nhận phỏng vấn.

Trận này hoạt động, giằng co chỉnh chỉnh một buổi sáng thời gian.

Matthew trở lại bảo mẫu trên xe, vừa tẩy trang xong, Helen - Hermann liền nói cho hắn, tương quan tin tức đã xuất hiện ở Yahoo giải trí cùng msn đẳng trang web cổng thông tin mặt trên, Thiên Sứ trù tính công ty nhân viên cũng chuẩn bị tại phần đông diễn đàn trang web bên trên gieo rắc tương quan tin tức.

Mặt khác, Disney ảnh nghiệp phương diện cũng tại phát lực, tương quan tin tức rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn mĩ, này vô luận là đối tuyên truyền [ Cướp biển vùng Caribbean ], vẫn là Matthew bản nhân, đều phi thường có giúp.

Matthew tẩy trang xong, đổi về chính mình quần áo, chuẩn bị khiến tài xế lái xe rời đi, bảo mẫu xe cửa hông bị người từ bên ngoài gõ vang, Helen - Hermann kéo ra cửa xe, Elena - Boyar đang đứng ở bên ngoài.

“Ngươi hảo, Helen.” Nàng thuận miệng chào hỏi.

Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu, lễ phép trả lời,“Ngươi hảo, Elena.”

Elena - Boyar chỉ chỉ trên xe, hỏi,“Ta có thể đi lên trò chuyện hội sao?”

Helen - Hermann quay đầu nhìn Matthew liếc nhìn, nhìn thấy Matthew gật đầu, tránh ra cửa xe vị trí, Elena - Boyar lên xe, ngồi ở Matthew bên cạnh trên chỗ ngồi.

“Đã lâu không gặp a, Elena.” Matthew nhìn nàng nói.

“Là đã lâu không gặp .” Elena - Boyar cười cười,“Ngươi hiện tại là đại minh tinh , bề bộn nhiều việc a.”

Nàng thu hồi tươi cười, chăm chú nói,“Ta chuẩn bị rời đi Yahoo giải trí .”

“Ân?” Matthew có chút ngoài ý muốn,“Ngươi tại Yahoo giải trí không phải đã ngồi vào chuyên mục chủ biên trên vị trí sao? Như thế nào muốn rời đi? Chẳng lẽ tưởng đổi nghề?”

Elena - Boyar nhún vai,“Tưởng đổi nghề nơi nào có dễ dàng như vậy.”

Thực ra nàng không phải không có sinh ra qua đổi nghề ý tưởng, có chức nghiệp cũng rất thích hợp, đáng tiếc hiện tại không phải thời điểm.

Matthew sáng tỏ, hỏi,“Đó chính là đi ăn máng khác ? Chuẩn bị đi nhà nào truyền thông?”

Elena - Boyar cùng Matthew là trường kỳ đối tượng hợp tác, song phương lý giải một ít lẫn nhau bí mật, nàng cũng không đi vòng vèo, nói thẳng,“Warner tập đoàn đang tại trù bị một nhà chuyên môn lấy bát quái bạo liêu vi chủ trang web, trong đó còn có Disney đẳng công ty tham cổ, trang web phỏng chừng tháng sau trung liền sẽ thí vận hành, bọn họ tìm đến ta, đưa ra xa so Yahoo giải trí cao hơn nhiều chức vị cùng đãi ngộ.”

Helen - Hermann lúc này nói tiếp,“Ta nghe nói qua chuyện này, nghe nói Warner phương diện tưởng đem trang web làm thành bát quái bạo liêu giới cờ xí tính truyền thông bình đài.”

“Không sai.” Elena - Boyar tiếp tục nói,“Ta chuẩn bị đầu tháng sau đi ăn máng khác, ở bên kia đại khái đảm nhiệm phó chủ biên.”

Matthew nghe đến những lời này, cũng đến hứng thú,“Hảo a ! đến lúc đó ta vì ngươi triệu tập party, chúc mừng một chút !”

Này có thể nói là hướng lên trên đi đi ăn máng khác.

Elena - Boyar lại lắc đầu,“Này ngược lại không cần , ngươi chỉ cần cho ta điểm mãnh liêu, đến lúc đó khiến ta có thể ở trang web bên trên thắng cuối cùng là có thể.”

Nàng đột nhiên hỏi Matthew,“Chúng ta hợp tác có phải hay không còn có hiệu?”

Matthew không có mở miệng, Helen - Hermann nói tiếp nói,“Đương nhiên là có hiệu ! chúng ta vẫn hợp tác thực khoái trá, đúng không, Elena?”

“Ân.” Elena - Boyar ngầm hiểu, Matthew nhảy lên hồng tốc độ phi thường mau, cùng hắn tiếp tục hợp tác, đối với chính mình phương diện này ưu việt nhiều nhiều. Nàng lập tức nói,“Chúng ta sẽ tiếp tục khoái trá hợp tác đi xuống.”

Loại này hợp tác song phương đều cần cầm ra thành ý.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 247: Danh Lợi Song Thu

Đối với Matthew một phương diện này, Elena - Boyar trước mắt có thể nói là tin cậy nhất giải trí phóng viên , hơn nữa Matthew cùng Helen - Hermann đều rất rõ ràng, ngôi sao cùng giải trí phóng viên cũng không giống ngoại tại biểu hiện như vậy là đối lập quan hệ, ngôi sao luôn luôn đều rời đi không giải trí phóng viên, giải trí phóng viên đồng dạng cũng không ly khai ngôi sao.

Hai người lẫn nhau dựa vào, vừa đối lập lại hợp tác.

Có Elena - Boyar như vậy một chặt chẽ hợp tác giải trí phóng viên, có đôi khi sẽ phi thường phương tiện.

Helen - Hermann cùng Matthew làm một lần trên ánh mắt trao đổi, sau đó đối Elena - Boyar nói,“Ngươi tháng sau đi Warner bát quái trang web?”

Elena - Boyar gật đầu,“Ta đầu tháng sau sẽ đi nhận chức, trang web nguyệt trung bắt đầu thử vận hành.”

Helen - Hermann nhìn nàng nói,“Chúng ta có thể cho ngươi một điều có thể trở thành bạo điểm tin tức.”

“Matthew chuẩn bị biểu diễn [ Cướp biển vùng Caribbean ] tục tập?” Elena - Boyar hỏi một câu.

“Không phải.” Helen Hermann lắc đầu, còn nói thêm,“Ta trước mắt đang tại cùng Universal ảnh nghiệp cùng Sean - Daniel khởi xướng [ Dawn of the Dead ] kịch tổ đàm phán, nếu hết thảy thuận lợi mà nói, Matthew sẽ là nam chính.”

Elena - Boyar chuẩn bị mở miệng, bị Helen - Hermann nâng tay ngăn lại ,“Ta không biết lúc nào sẽ cùng kịch tổ ký ước, cho nên không thể cam đoan này tin tức có thể đợi đến trang web vận doanh.”

“Vậy ngươi nói này làm cái gì.” Elena - Boyar tựa hồ có điểm bất mãn.

Helen - Hermann cũng không để ý nàng loại này tiểu cảm xúc, nói,“Ta cùng Matthew thương nghị qua, tháng sau khiến hắn cùng Keira - Knightley chia tay.”

Không chỉ là theo Matthew, nàng đã cùng Keira - Knightley người đại diện cùng kịch tổ đều bàn bạc hảo.

“Thật?” Elena - Boyar nháy mắt đến hứng trí, trang web đặt chân ở bạo liêu cùng bát quái, loại này tin tức được hoan nghênh nhất ,“Có thể cho ta độc nhất vô nhị?”

Nàng rất rõ ràng, theo [ Cướp biển vùng Caribbean ] đại bạo, Matthew cùng Keira - Knightley bạo hồng, nhất là Matthew, trước mắt còn xếp hạng tại imdb tối thụ chú ý ngôi sao vị thứ hai, gần nhất một tuần này nhiều đến nổi bật, không thua kém Johnny - Depp.

Này hai người tương luyến lúc ấy hấp dẫn vô số người chú ý, cũng bị tuyệt đại đa số nhân xem suy, làm một danh giải trí phóng viên, nàng biết Bắc Mĩ phương diện tiểu báo cùng kia vài chú ý chuyện xấu đại chúng lập trường, đại bộ phận người đều cảm giác Keira - Knightley không xứng với Matthew - Horner, cho rằng Keira - Knightley muốn khuôn mặt không mặt, muốn dáng người không dáng người, muốn diễn kĩ cũng không kỹ xảo biểu diễn, như vậy một bình thường đến cực điểm Anh quốc nữ nhân, như thế nào có thể xứng với Matthew như vậy xuất sắc USA soái ca.

Đồng dạng, Đại Tây Dương bờ bên kia Anh quốc truyền thông cũng không xem hảo Matthew cùng Keira - Knightley một đôi này, cho rằng một thô bỉ không chịu nổi liên trung học cũng không có thượng qua Texas quê mùa, như thế nào có thể xứng với Keira - Knightley loại này ưu nhã, trí tuệ lại tràn ngập cổ điển khí chất England hoa hồng.

Tuy rằng lý giải này hai người là quan hệ xã hội luyến tình, nhưng Matthew cùng Keira - Knightley chia tay tin tức, tuyệt đối thuận theo dân tâm, tất nhiên người xem vỗ tay gọi hảo, đủ để trở thành bị thụ chú ý giải trí tin tức điểm.

Helen - Hermann suy xét một hồi, nói,“Ta sẽ cùng kịch tổ phối hợp, ngươi theo vào qua chuyện này, khẳng định không thành vấn đề.”

Elena - Boyar tâm tình đại hảo, chuẩn bị cáo từ rời đi, đi phía trước còn nói thêm,“Việc này làm thành , quay đầu ta mời khách.”

Ra bảo mẫu xe, hướng về chính mình ô tô đi thời điểm, Elena - Boyar cảm giác hôm nay thời tiết thật sự rất không sai, hôm nay Matthew - Horner, sớm không phải phía trước tiểu diễn viên cùng tiểu minh tinh , tuyệt đối bước vào nhị tuyến hàng ngũ, hơn nữa cùng cái loại này cố gắng duy trì nhị tuyến ngôi sao bất đồng, hắn bay lên thế phi thường tốt, dù cho không có mặt khác xuất sắc tác phẩm, mặt sau còn sẽ biểu diễn hai bộ [ Cướp biển vùng Caribbean ] tục tác, chỉ cần này hai bộ tục tác phát hành sau, có hiện nay [ Cướp biển vùng Caribbean ] nhiệt độ, đến lúc đó 100% là ngôi sao tuyến đầu.

Phóng nhãn toàn bộ Hollywood, ngôi sao tuyến đầu cũng bất quá chính là nắm chắc như vậy một tiểu quần thể, tùy tiện ra phố, đều có thể trở thành tin tức.

Chỉ cần có thể bảo vệ Matthew - Horner này căn tuyến, chẳng sợ phương diện khác không có tiến triển, nàng tối thiểu năm sáu năm bên trong, đều có thể áo cơm vô ưu.

Bảo mẫu trên xe, Matthew đối tài xế nói,“Hồi Burbank đi.”

Hắn lười biếng duỗi eo, tựa vào trên ghế, chuẩn bị đánh một giấc, một buổi sáng đều tại ứng phó kia vài sức sống tràn đầy thời kỳ trưởng thành học sinh, bao nhiêu vẫn là có điểm mệt , huống hồ tối hôm qua còn mệt mỏi nửa buổi tối thượng.

Helen - Hermann ngồi ở bên cạnh trên vị trí, nhìn Matthew liếc nhìn, hỏi,“Tối hôm qua không ngủ hảo?”

Matthew hơi hơi nhún vai,“Tháng sau liền muốn chia tay , ta cùng Keira đều rất quý trọng còn thừa trong khoảng thời gian này, tối hôm qua vẫn...... Khụ......” Hắn thấp giọng ho khan một chút,“Vẫn bận rộn đến rạng sáng 1h hơn.”

Helen - Hermann tự nhiên minh bạch lời này, lại không có bất cứ ngượng ngùng, nói thẳng,“Làm tốt an toàn thi thố.”

Hollywood vài tuổi trẻ nam nữ các ngôi sao, một đám điên lên không quan tâm, giống Matthew cùng Keira - Knightley như vậy, ngoài miệng nói là hảo bằng hữu, ở tại một dưới mái hiên, lập tức khai làm sự tình, nàng nghe nói nhiều.

Matthew lại duỗi một lười eo,“Ngươi yên tâm hảo, ta là cái loại này không biết nặng nhẹ người sao? Áo mưa là thiết yếu.”

Từng chỉ là thờ ơ bàng quan, cũng biết Hollywood các ngôi sao sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, hiện tại tiến vào này giới, nghe được cùng nhìn thấy đều rất nhiều , không đề cập tới mặt khác những người đó, đan nói mới mười tám tuổi Keira - Knightley, từ lần đầu tiên bắt đầu, liền có thể cảm giác được nàng có phong phú kinh nghiệm.

Không vì cái gì khác , cho dù là vì tự thân an toàn suy xét, hắn cũng muốn làm hảo phòng hộ thi thố.

Trở lại Thiên Sứ trù tính công ty, Matthew cầm [ Dawn of the Dead ] kịch bản đi tầng một phòng họp, tiếp tục nghiên cứu nam chính, gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn đang bận rộn [ Cướp biển vùng Caribbean ] tuyên truyền, một ít kiện thân, vật lộn, biểu diễn cùng viết phương diện luyện tập, khó tránh khỏi sẽ có điều gián đoạn, đây cũng là không có cách nào sự tình, hắn từ kịch tổ lấy đến kếch xù tiền lương, còn ký xuống hiệp nghị, tự nhiên muốn phối hợp kịch tổ công tác.

Hôm nay trận này quảng bá hoạt động sau, Disney ảnh nghiệp cơ bản sẽ không lại có về [ Cướp biển vùng Caribbean ] đại hình quảng bá hoạt động, phim danh tiếng đã tản ra đến, này một đợt tuyên truyền thế công sau, chỉ cần duy trì nhất định tuyên truyền cường độ liền đủ rồi.

Matthew vẫn đợi đến Thiên Sứ trù tính công ty tan tầm, mới chuẩn bị rời đi, Helen - Hermann bên kia đã cùng kịch tổ câu thông hảo, đến lúc đó hắn cùng với Keira - Knightley chia tay, có thể cấp Elena - Boyar độc nhất vô nhị.

Khai thượng chính mình BMW, Matthew không có lập tức về nhà, đi trước abc đài truyền hình tiếp tham dự thu âm tiết mục Keira - Knightley, sau đó tại nhất chúng cẩu tử truy tung trung, quay trở về nơi ở.

Tại hắn cùng Keira - Knightley còn không có chán ghét đối phương thân thể phía trước, như vậy không biết xấu hổ hai người thế giới sinh hoạt, tràn ngập lạc thú.

Bất quá, như vậy sinh hoạt cũng sẽ không duy trì liên tục lâu lắm , hai người chia tay đã tiến vào đếm ngược thời gian.

Từ thứ tư buổi tối bắt đầu, về Will - Turner cứu vãn Harvard-Westlake trường học tin tức liền bắt đầu rộng khắp truyền bá, internet cùng TV tin tức trung, đều có tương quan video truyền phát, đến thứ năm, đẳng phần đông báo chí truyền thông gia nhập sau, chuyện này đưa tin hâm nóng đạt tới một Cao phong, hấp dẫn hàng loạt nguyên bản không thế nào quan tâm [ Cướp biển vùng Caribbean ] nhân chú ý.

Đặc biệt là thanh thiếu niên, đương rất nhiều người nhìn thấy Matthew bởi vì một danh fan girl gởi thư, liền chịu ra mặt giải quyết vấn đề thời điểm, đối với hắn hảo cảm độ nháy mắt kéo lên, đi rạp chiếu phim mua vé xem điện ảnh, cũng trở thành loại này cảm xúc tốt nhất cửa tháo nước.

Tuyên truyền hâm nóng đối với một bộ phim tầm quan trọng không cần nói cũng biết, trực tiếp nhất kết quả, chính là [ Cướp biển vùng Caribbean ] thứ ba cuối tuần box office, lại một lần nữa biểu hiện ra dị thường cao ngất hướng đi.

Phim phát hành thứ ba cuối tuần, giảm mức độ như cũ khống chế ở hơn 30% một điểm, ba ngày từ Bắc Mĩ điện ảnh trên thị trường thu hoạch 2980 vạn dollar, thêm phía trước bốn thời gian làm việc box office tích lũy,[ Cướp biển vùng Caribbean ] chỉ dùng ba tuần thời gian, Bắc Mĩ box office liền thuận lợi đột phá 2 ức dollar đại quan, cao tới 2 ức 102 vạn dollar.

Mặt khác,[ Cướp biển vùng Caribbean ] còn xuất hiện ở càng nhiều hải ngoại thị trường rạp chiếu phim bên trong, chiếu phim quốc gia cùng địa khu đạt tới hơn tám mươi , hải ngoại tổng box office vượt qua hai ức dollar.

Này bộ phim toàn cầu tổng box office thuận lợi đột phá 4 ức dollar.

Vô luận là danh tiếng, vẫn là box office,[ Cướp biển vùng Caribbean ] đều đại lấy được thành công, phim thành công, cấp phần đông nhân hòa công ty mang đến cự đại ích lợi.

Lấy được ích nhiều nhất đương nhiên là Disney ảnh nghiệp cùng Jerry - Bruckheimer công ty, điểm này không thể nghi ngờ, tiếp theo là đạo diễn cùng một đám diễn viên, đạo diễn Gore - Verbinski từ không có tiếng tăm gì nháy mắt thanh danh đại chấn.

Diễn viên phương diện, Johnny - Depp dựa vào Jack - Sparrow này một nhân vật, từ nhị tuyến quái ca thăng vào nhất tuyến, tuy rằng bị vây ở nhất tuyến thiên hạ vị trí, cũng không ổn định, tùy thời đều có khả năng ngã xuống đến, nhưng [ Cướp biển vùng Caribbean ] sắp phải làm thành hệ liệt, Johnny - Depp tương lai bị phổ biến xem hảo, hắn lắc lư nhiều năm sau, rốt cuộc trở thành Hollywood chủ lưu ngôi sao.

Tiếp theo là Matthew, không ai hoài nghi hắn từ tam tuyến bay lên đến nhị tuyến, hơn nữa thuộc về nhị tuyến tiếp tục bay lên thế phi thường rõ ràng cái loại này, không thiếu truyền thông cùng nhà bình luận cho rằng, tại Silvestre - Stallone, Arnold - Schwarzenegger cùng Bruce - Willis sau, Hollywood rốt cuộc tìm đến tương lai động tác cự tinh.

Lại chính là Keira - Knightley , tuy rằng Elizabeth - Swan phản ứng bình thường, nhưng cũng đủ để cho nàng tiến vào nhị tuyến, dùng truyền thông lời đến nói, kế Kate - Beckinsale sau, Hollywood lại nhiều một đóa chói mắt England hoa hồng.

Mỗi ngày cẩu tử tướng tùy, trên đường thường thường có người yêu cầu kí tên, phóng viên tích cực phỏng vấn, này mấy thành danh cảm giác, Matthew hưng phấn không thôi,[ Cướp biển vùng Caribbean ] có thể nói khiến hắn danh lợi song thu, hơn nữa vi bước tiếp theo đánh xuống phi thường vững chắc cơ sở.

Helen - Hermann cùng Sean - Daniel tiếp xúc, liền thủy chung bị vây ở tương đối chủ động địa vị.

Bất quá, ngôi sao aura vừa mang đến ưu việt, cũng mang đến không thiếu phiền toái, có chút phiền phức vẫn là chủ động tìm lên cửa đến.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 248: Matthew Bài Cây Rụng Tiền

Từ lấy đến [ Dawn of the Dead ] kịch bản bắt đầu, Matthew chỉ cần không có công tác, cơ bản mỗi ngày đều sẽ đến Thiên Sứ trù tính công ty nghiên đọc kịch bản, sở dĩ không ở trong nhà, chủ yếu là Thiên Sứ trù tính công ty nhân rất nhiều, nếu hắn cần nhân hỗ trợ đối hí mà nói, tùy thời đều có thể tìm một người lại đây.

Hiện tại hắn là Thiên Sứ trù tính công ty cuối cùng hộ khách cùng tối đại bài ngôi sao, vì hắn làm tốt phục vụ chính là công ty hằng ngày công tác trọng yếu tạo thành bộ phận.

Thời gian dần dần tiếp cận cuối tháng bảy, tân một tuần bắt đầu sau, Matthew sớm lại đi tới Thiên Sứ trù tính công ty.

Uyển cự canh giữ ở trù tính công ty cửa một phóng viên phỏng vấn yêu cầu, hắn tiến vào trù tính công ty, chuẩn bị đi trước tầng hai phòng hồ sơ thủ ngày hôm qua vừa thu thập đến về tang thi tư liệu, trước đài công tác nhân viên kêu lại hắn.

“Matthew !” Trước đài công tác nhân viên đối với hắn vẫy vẫy tay, Matthew đi qua, hỏi,“Có chuyện gì.”

Tên kia công tác nhân viên nói,“Vừa rồi có người đến công ty tìm ngươi, nói là ngươi tại bang Texas biểu ca, Hermann tiểu thư còn chưa lại đây......” Nàng chỉ chỉ trước đài bên trái một gian văn phòng,“Ta trước khiến hắn đi phòng khách .”

“Biểu ca?”

Matthew nhíu mày, tiền nhiệm vị kia lưu lại trong trí nhớ, giống như không có như vậy tồn tại.

Công tác nhân viên còn nói thêm,“Hắn chính là nói như vậy .”

“Ân, ta biết.” Matthew nhìn phòng khách bên kia liếc nhìn,“Ta qua xem xem.”

Hắn không có lại lên lầu, ngược lại đi đến phòng khách trước cửa, đẩy cửa ra đi vào, chỉ thấy đối diện môn trên sô pha, ngồi một để vô số bím tóc hắc nhân, niên kỉ đại khái cùng hắn xấp xỉ, ăn mặc tương đương phi chủ lưu, sắc thái sặc sỡ biến hóa đa dạng quần áo bên trên, căn bản nhận không ra là cái gì đồ án.

Hắc nhân cũng thấy được Matthew, lập tức đứng lên, vỡ ra một cái miệng rộng, lộ ra hai hàng trắng ởn răng nanh, nói,“Hải, Matthew, thật là ngươi a ! xem ra ta không nhận sai người !”

Hắn mang theo dày đặc Texas khẩu âm, khi nói chuyện muốn đi lại đây.

Matthew nhanh chóng nâng tay lên, ý bảo hắn dừng lại, đồng thời nói,“Ngươi là?”

Hắc nhân vén lên che tại mặt phía trước kia đầu hỗn độn bím tóc, sửng sốt nói,“Không thể nào? Ngươi không biết ta ? Ta là Leo - Williams a !”

Matthew nhìn kia trương xa lạ mặt, thật sự không nhớ rõ lúc nào nhận thức qua người như thế, hơn nữa cái gọi là biểu ca cũng căn bản không có khả năng, người này làn da hắc cùng than đá như vậy, thấy thế nào đều cùng phía trước cái kia Matthew xả không hơn huyết thống quan hệ.

Hắc nhân đầy mặt thất vọng,“Ngươi sẽ không thật đem ta quên đi?” Hắn nhắc nhở nói,“Ngươi ngẫm lại, chúng ta bảy năm trước, tại Dallas tu bổ qua cùng phiến mặt cỏ ! lúc ấy cùng nhau công tác ba ngày !”

Nhìn thấy Matthew đầy mặt bình tĩnh, này gọi là Leo - Williams hắc nhân không khỏi che trán,“Úc, Thượng Đế a ! ngươi thế nhưng thật đem ta quên , lúc ấy ngươi còn nói qua, chúng ta là bằng hữu a !”

Matthew nghĩ nghĩ, hỏi,“Ngươi cùng trước đài nhân nói là của ta biểu ca?”

“Kia chỉ là một tiểu vui đùa.” Leo - Williams không có bất cứ ngượng ngùng, cố ý tùy tiện nói,“Chúng ta là hảo bằng hữu, ta tưởng ngươi sẽ không để ý loại này việc nhỏ.”

Matthew không nói gì, trải qua này một hồi hồi ức, ẩn ẩn nhớ lại lúc trước cái kia gia hỏa xác thật cùng một vài người hợp tác tu bổ qua một mảng lớn mặt cỏ, nhưng cụ thể là những người nào, sớm liền quên sạch sẽ , ai sẽ nhớ rõ rất nhiều năm trước cùng chính mình lâm thời công tác vài ngày một người xa lạ.

“Ngươi tìm ta có việc?” Matthew nhìn hắn, hỏi.

Leo - Williams ha ha cười nói,“Chúng ta không phải hảo bằng hữu sao, còn tại cùng nhau công tác qua, hiện tại ngươi nổi danh , vừa lúc ta cũng tại Burbank công tác, nhìn thấy ngươi công ty địa chỉ, liền tưởng lại đây với ngươi nói tiếng chúc mừng.”

Matthew thuận miệng trả lời,“Cám ơn, ta thu đến .”

Những lời này đã có rất rõ ràng dừng ở đây ý tứ.

Nhưng Leo - Williams phảng phất nghe không hiểu như vậy, liếm một gương mặt đen, tiếp tục nói,“Chúng ta năm đó giao tình rất tốt, ngươi còn nhớ rõ sao?”

Matthew không nói gì, đại khái minh bạch gã này ý đồ.

“Ngươi năm đó nói qua, vô luận ai tương lai phát đạt ......” Leo - Williams cùng đại bộ phận hắc nhân như vậy, hai phiến đầy đặn môi không ngừng lục lọi, phi thường có thể nói,“Đều phải bang người khác một phen, ta vẫn cũng là làm như vậy , năm trước thời điểm, theo chúng ta cùng nhau công tác ......”

Matthew lấy di động ra, đặt ở bên lỗ tai,“Uy, cái gì? Hảo......” Hắn đầy mặt xin lỗi nhìn về phía Leo - Williams,“Xin lỗi, ta đánh trước điện thoại, một hồi lại trò chuyện.”

Nói xong, hắn lại cầm điện thoại đặt về bên lỗ tai, đẩy cửa đi ra ngoài.

Trước đài công tác nhân viên nhìn thấy hắn đi ra, nói,“Hermann tiểu thư đến, ở trên lầu văn phòng.”

Matthew gật gật đầu, chỉ chỉ phía sau phòng khách,“Nếu người kia tìm ta, liền nói ta có việc ly khai.”

Đi đến trên lầu Helen - Hermann văn phòng, Matthew đại khái đem sự tình nói một lần, Helen - Hermann nói thẳng,“Việc này ta xử lý đi.”

Nàng cầm lấy điện thoại, bấm gọi an bảo người phụ trách dãy số, nói đơn giản vài câu, liền treo đoạn.

Matthew cho mình tiếp một chén nước, uống một ngụm, nói,“Ta phía trước nghèo túng thời điểm, cũng không ai đến tìm qua ta.”

“Hắn không phải thứ nhất.” Helen - Hermann nhớ tới một vài sự tình, nói,“Phía trước thời điểm, liền có một ít tự xưng là ngươi tiểu học cùng trung học đồng học nhân đi tìm đến, đều bị ta khiến bảo an đuổi đi .”

“Làm tốt lắm !” Matthew trực tiếp cấp Helen - Hermann dựng thẳng lên một căn ngón cái,“Ngươi cùng công ty trước đài chào hỏi, mặc kệ là đồng học, vẫn là biểu ca cái gì, tìm lên cửa đến hết thảy đuổi đi !”

“Ta biết.” Helen - Hermann nhắc nhở nói,“Ngươi hiện tại thành danh , cũng kiếm được rất nhiều tiền , ngươi hẳn là có thể nghĩ đến, khả năng sẽ có rất nhiều nhiều năm không gặp bằng hữu hoặc là đồng học lại đây cọ phúc lợi.”

Trải qua Helen - Hermann này một nhắc nhở, Matthew không khó nghĩ đến này một điểm.

Helen - Hermann còn nói thêm,“Nếu ngươi cần phải có nhân cùng ngươi ăn uống vui chơi hoặc là đậu thú giải buồn mà nói, có thể từ giữa tìm mấy cái tương đối tin cậy, làm của ngươi bàng hữu.”

“Bàng hữu?” Matthew vừa nghe từ này, liền minh bạch đại khái ý tứ, hỏi,“Có phải hay không ăn của ta, uống của ta, xuyên của ta, trụ của ta, còn muốn hoa ta tiền cái loại này?”

Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu,“Đại khái chính là như vậy đi, đại bộ phận Hollywood ngôi sao đều có bàng hữu, này...... Ân, coi như là hình thành một dựa vào Hollywood giới cùng chức nghiệp đi.”

Matthew kiên định nói,“Không cần suy xét ! ta không cần loại này nhân !” Hắn thái độ tiếp có điểm buông lỏng,“Trừ phi là mĩ nữ.”

Helen - Hermann mang theo một tia châm chọc nói,“Ngươi ý tưởng rất thú vị !”

Matthew nhún vai,“Đây là một bình thường nam nhân ý tưởng.”

Hắn luôn luôn liền không có quên qua sơ tâm, đây cũng là tiếp tục hướng lên trên bò lớn nhất động lực.

“Đúng, ta đã lâu không có nhìn thấy ngươi tư nhân trợ lý .” Helen - Hermann tựa hồ còn không có bỏ qua Matthew,“Ngươi sẽ không đối bên cạnh nhân cũng có ý tưởng đi?”

Matthew cười nhạt,“Ta là cái loại này người sao?” Hắn đơn giản giải thích nói,“Milla - vương đoạn thời gian trước từ chức hồi Anh quốc , phỏng chừng sẽ không lại trở về .”

Helen - Hermann có chút tò mò,“Vì sao từ chức?”

“Nàng nói đi theo ta bên cạnh, thấy được quá nhiều này giới dơ bẩn cùng dối trá một mặt,” Matthew thuật lại cơ bản đều là nguyên nói,“Nhìn thấy cùng nghe được tất cả đều là không tốt gì đó, đặc biệt là ta này cố chủ, toàn thân trên dưới đều là phụ năng lượng, một điểm ngay mặt gì đó cũng không có, cho nên liền từ chức lâu.”

Helen - Hermann hừ lạnh một tiếng,“Hollywood chẳng phải chính là như vậy sao?”

Matthew than thở, lung tung phỏng đoán nói,“Khả năng nàng cùng rất nhiều người như vậy, cho rằng ngôi sao cùng Hollywood mặt ngoài là ngăn nắp , nội bộ nhất định cũng là sạch sẽ đi.”

Nếu đối phương muốn từ chức, hắn cũng sẽ không cường lưu, có lẽ khác giới càng thích hợp nàng phát triển.

Hàn huyên một hồi, dưới lầu an bảo người phụ trách gọi điện thoại lại đây, nói đuổi đi cái kia hắc nhân, Matthew chuẩn bị đi phòng tư liệu, tiếp tục nghiên cứu cùng [ Dawn of the Dead ] có liên quan tư liệu.

Helen - Hermann nhắc nhở hắn,“Nếu lại gặp được giống như loại này sự tình, đúng lúc thông tri ta, do ta tìm người xử lý.”

“Ta biết.”

Này chính phù hợp Matthew tâm ý, loại sự tình này ngẫm lại liền cảm giác phiền toái.

Bất quá, cái kia gọi là Leo - Williams hắc nhân chỉ là bắt đầu, theo hắn danh khí đại bạo, tại toàn mĩ phạm vi bên trong được hoan nghênh, mặt sau trong vài ngày, tìm tới đến cọ phúc lợi nhân có thể nói ùn ùn.

Phía trước từng cùng hắn cùng tại hồng chim cánh cụt công ty lái xe tài xế, gọi điện thoại tới nói chính mình mở một nhà điểm tâm điếm, muốn khiến hắn hỗ trợ làm một chút đại ngôn, về phần đại ngôn phí cái gì, khẳng định là không có , nói là có thể vì hắn cung cấp một tháng miễn phí bánh ngọt, muốn hắn xem cùng một chỗ công tác qua phân thượng, bang bang tiểu bận rộn.

Sau đó, lúc trước tại Westwood khu chủ nhà cũng đánh tới điện thoại, vị kia chủ nhà tại một nhà tài vụ công ty đi làm, nói có thể vì hắn cung cấp toàn phương vị tài vụ phương diện đề nghị cùng quy hoạch, đến làm hắn tài vụ cố vấn, do đó khiến hắn trong tay tài chính cùng sản nghiệp nhanh chóng tăng giá trị.

Còn có hắn phía trước nhận thức rửa xe công, công bố có thể vì hắn cung cấp một năm rửa xe phục vụ tạp, nhưng người khác rửa xe chỉ cần 10 dollar một lần, hắn này ngôi sao hộ khách rửa xe muốn 50 dollar một lần......

Cùng loại tình huống thật sự nhiều lắm.

Matthew các bằng hữu chưa từng có bởi vì hắn được hoan nghênh, liền đánh tới loại này mạc danh kỳ diệu điện thoại, ngược lại cái loại này chỉ là nhận thức hoặc là chỉ có sơ giao nhân, đều chủ động dựa vào đi lên, đem hắn trở thành có thể trông cậy vào cây rụng tiền.

Vị kia tiền chủ nhà thậm chí còn có như vậy to lớn kế hoạch: Hắn đương quản lý tài sản cố vấn, Matthew là hắn thứ nhất khách hàng, sau đó Hollywood tốt nhất các ngôi sao sẽ dần dần gia nhập.

Thành công khiến Matthew biến thành một khối nam châm, rất nhiều người đều tưởng hấp thụ đi lên, mạc danh kỳ diệu toát ra đến tiền đồng sự, đem hắn đương cây rụng tiền sơ giao, nương cùng hắn từng có giao tập cọ các loại ưu việt dày da mặt gia hỏa......

Nhưng Matthew luôn luôn cũng không có thánh mẫu tình hoài, chẳng sợ trong đó có người nghèo đến mức chỉ có thể đương lưu lãng hán, hắn cũng sẽ không chút do dự cự tuyệt !

Đương nhiên, này khẳng định sẽ đưa tới một vài người bất mãn.

Vì thế tiểu báo thượng xuất hiện chủ nhà phiên bản ‘Matthew - Horner thuê trụ hồi ức lục’, thảm cỏ tu bổ công khẩu thuật ‘Ta cùng với Matthew cùng nhau cắt cỏ ngày’ linh tinh đưa tin.

Matthew không làm bất cứ đáp lại, cũng lười để ý tới này mấy, hắn muốn vi tân hạng mục làm chuẩn bị.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 249: Tiền Tài Cùng Giao Tình

“Sean, yêu cầu của ta cũng không quá phận !”

Universal ảnh thành một gian trong văn phòng, Helen - Hermann nhìn đối diện Sean - Daniel, nói,“Tám trăm vạn dollar thù lao, là hiện tại Matthew danh khí cùng kêu gọi lực chân thật phản ứng.”

“Rất cao !” Sean - Daniel khẩu khí, so sánh Helen - Hermann đến nói, muốn uyển chuyển một ít,“Kịch tổ dự toán chỉ có 2800 vạn dollar, Matthew một người thù lao liền lấy điệu tiếp cận một phần ba, đây là kịch tổ không thể thừa nhận .”

Helen - Hermann biểu hiện thực cường ngạnh,“Từ [ Cướp biển vùng Caribbean ] phát hành đến hiện tại, Matthew vẫn là truyền thông cùng người xem chú ý tiêu điểm, vẫn bị vây ở imdb tối thụ chú ý minh tinh điện ảnh bảng xếp hạng vị thứ hai !”

Hôm nay [ Cướp biển vùng Caribbean ] lửa nóng, cùng với Matthew cùng Will - Turner đại thụ fan điện ảnh yêu thích hòa hảo bình, đều cho nàng sung túc tự tin,“Disney ảnh nghiệp cùng nhiều gia thị trường cơ cấu làm qua điều tra, Matthew tại [ Cướp biển vùng Caribbean ] trung, là đệ nhị được hoan nghênh diễn viên, hơn nữa chiếm được thụ phóng người xem 39% số định mức, nói vậy ngươi rất rõ ràng, này trong đó tuyệt đại bộ phận, đều có thể bật đến [ Dawn of the Dead ] này hạng mục bên trên đến !”

Sean - Daniel tuy rằng khẩu khí uyển chuyển, nhưng thái độ kiên quyết,“Helen, nếu Matthew chính mình lấy đi chế tác dự toán gần một phần ba, ta lấy cái gì đi cam kết đạo diễn cùng mặt khác diễn viên? Tổng không thể làm cho bọn họ làm công miễn phí đi?”

Hai người phía trước từng có rất nhiều lần tiếp xúc , mặt khác phương diện sớm đã đàm phán ổn thỏa, duy nhất khác nhau chính là Matthew thù lao.

Ban sơ thời điểm, Helen - Hermann khai ra một ngàn vạn dollar điều kiện, trải qua hai đợt giao phong sau, hắn chém tới tám trăm vạn dollar bên trên, sau đó Helen - Hermann cắn định không lại nhả ra.

Cứ việc cùng Universal ảnh nghiệp câu thông sau,[ Dawn of the Dead ] sản xuất dự toán từ 2500 vạn dollar gia tăng đến 2800 vạn dollar, nam chính một người liền cao tới 800 vạn dollar thù lao, như cũ là hắn cùng kịch tổ không thể thừa nhận .

Này rất cao , sẽ trực tiếp ảnh hưởng kịch tổ bình thường vận tác.

Helen - Hermann có chính mình kế hoạch cùng tính toán, cắn 800 vạn dollar chính là không buông khẩu,“Sean, ta tưởng lại nhắc nhở ngươi một chút ! Matthew phía trước diễn viên chính hai bộ tác phẩm,[ Vua Bọ Cạp ] Bắc Mĩ box office vượt qua một ức dollar ![ Cướp biển vùng Caribbean ] trước mắt Bắc Mĩ box office đột phá hai ức dollar, lại còn tại hỏa bạo chiếu phim trong, bất luận kẻ nào đều nhìn xem rất rõ ràng, này bộ phim Bắc Mĩ box office điểm rơi sẽ không thấp hơn 3 ức dollar !”

Nàng đề cao thanh âm, cường điệu nói,“Matthew tại đây hai bộ phim, đều là tuyệt đối nam chính, đắp nặn nhân vật đều phi thường được hoan nghênh ! lấy hắn qua lại diễn viên chính hai bộ phim box office đến xem,800 vạn dollar cao sao?”

Sean - Daniel cười cười,“Matthew thù lao là không thể như vậy tính toán .”

Helen - Hermann tự tin mười phần, trực tiếp phản bác nói,“Hollywood luôn luôn đều là như vậy tính toán .”

Hollywood điện ảnh công ty có cân nhắc điện ảnh ngôi sao một bộ hệ thống, này bộ hệ thống cùng kỹ xảo biểu diễn cùng giải thưởng quan hệ không phải rất lớn, chính yếu cân nhắc tiêu chuẩn là diễn viên gần nhất diễn viên chính ba bộ điện ảnh box office biểu hiện, nếu gần nhất ba bộ phim đều là bồi tiền hàng, cho dù là Oscar ảnh đế hoặc là ảnh hậu, cũng gọi không ra giới.

Đương nhiên, nếu là không có trải qua thị trường nghiệm chứng tân nhân diễn viên, cho dù là có điếu tạc thiên kỹ xảo biểu diễn siêu cấp thiên tài, đồng dạng là cải thảo giới.

Đạo lý này cũng áp dụng vào đạo diễn như vậy phía sau màn ngành nghề.

Sean - Daniel thu hồi tươi cười, rất chăm chú nói,“Nếu trong tay ta có năm ngàn vạn dollar dự toán, ngươi nói này mấy đều không là vấn đề, đều có thể đàm, nhưng ta chỉ có 2800 vạn dollar sản xuất dự toán, nếu tại Matthew một người trên người, liền vẽ ra 800 vạn dollar thù lao, mặt khác diễn chức nhân viên phương diện chẳng sợ ta áp đến thấp nhất, cũng muốn từ quay chụp cùng hậu kỳ chế tác dự toán trung, phân phối ra vượt quá 200 vạn dollar, tính vào Matthew thù lao trong.”

Helen - Hermann không nói gì, tiếp tục nghe Sean Daniel nói tiếp.

“Như vậy trung đẳng quy mô đầu tư một bộ phim, quay chụp cùng hậu kỳ chế tác thiếu hơn hai trăm vạn dollar, ý nghĩa cái gì?” Sean - Daniel không cần Helen - Hermann trả lời, chính mình liền nói,“Rất nhiều chế tác phương diện tất nhiên có thể tỉnh liền tỉnh, khẳng định ảnh hưởng đến cuối cùng thành phiến chất lượng, phim chất lượng không tốt, sẽ liên lụy box office.”

Hắn nhìn về phía Helen - Hermann,“Nói vậy ngươi theo ta như vậy rõ ràng, phim chất lượng không phải minh tinh điện ảnh cá nhân kêu gọi lực hoàn toàn có thể bù lại ,[ Dawn of the Dead ] một khi box office không tốt, Matthew này nam chính đứng mũi chịu sào sẽ nhận đến liên lụy, hắn bay lên thế liền sẽ trì hoãn, thậm chí dừng lại......”

Helen - Hermann đương nhiên biết điểm này, phía trước theo như lời kia vài, thực ra đều tại hướng Sean - Daniel gia tăng áp lực, khiến hắn tại mặt khác phương diện nhượng bộ.

Sean - Daniel mà nói còn không có hoàn,“Helen, một điện ảnh ngôi sao, một khi đình chỉ hướng về phía trước, cũng ý nghĩa muốn lui về phía sau, muốn lại nhanh tốc bay lên liền khó a.” Hắn biên khoa tay múa chân thủ thế, vừa nói,“Chúng ta vì sao không thể nhìn xa một chút? Ta cùng với Matthew cũng là lão bằng hữu , không tưởng nhìn thấy hắn bởi vì một điểm trước mắt lợi ích, liền tổn thất càng lớn lâu dài ích lợi, ta không tin ngươi như vậy xuất sắc người đại diện nhìn không tới điểm này?”

“Ngươi nói thật sự có đạo lý.” Helen - Hermann tựa hồ bị thuyết phục ,“Ta cùng Matthew có thể thích hợp làm ra nhượng bộ.”

Sean - Daniel mỉm cười, ngay sau đó lời của nàng nói,“Bốn trăm vạn dollar, như vậy vừa có thể thể hiện ra Matthew thân giới cùng tại kịch tổ tuyệt đối nhân vật chính địa vị, cũng sẽ không ảnh hưởng đến phim chế tác !”

Cái gọi là bằng hữu giao tình, ở loại này đàm phán trung, có thể nói là không đáng giá một đồng tiền.

Helen - Hermann nơi nào sẽ không hiểu được như vậy đạo lý, trực tiếp lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt,“Này không có khả năng ! nếu đây chính là ngươi cùng kịch tổ thành ý, chúng ta không có lại bàn đi xuống tất yếu !”

Nàng khẩu khí chuyển đạm,“Nói vậy ngươi còn không biết, Matthew lần trước bởi vì lịch phát hành vấn đề uyển cự ngươi một cái khác hạng mục, vẫn cảm giác áy náy, lần này ngươi cùng Zack Snyder chủ động đi tìm đến, hắn cho rằng dù có thế nào đều không thể từ chối, chung quy ngươi dẫn qua hắn.”

Luận lên nói xinh đẹp lời hình thức, nàng như vậy giải trí người đại diện không thể so bất luận kẻ nào kém,“Lần này vì cùng ngươi hợp tác, Matthew từ chối Jerry - Bruckheimer mời ! Sean, ngươi biết đó là cái gì hạng mục sao? Đầu tư hơn một ức dollar cao nhất đại chế tác, Jerry - Bruckheimer trực tiếp khiến Matthew đảm nhiệm [ King Arthur ] nam chính ! mà hắn vì cùng ngươi giao tình, cự tuyệt Jerry - Bruckheimer ! ngươi có thể đi Disney bên kia hỏi thăm, biết chuyện này nhân rất nhiều.”

Sean - Daniel không lời nào để nói, Helen - Hermann dám nói như vậy, Matthew - Horner khẳng định là cự tuyệt Jerry - Bruckheimer mời.

Helen - Hermann khẽ hừ nhẹ một tiếng, nói,“Sean, đây chính là của ngươi thành ý? Matthew vì cùng ngươi hợp tác, trả giá bao nhiêu? Mà ngươi đâu?”

Giọng nói của nàng dần dần bén nhọn,“Nói như thế, Matthew không thiếu hạng mục, nói vậy ngươi rất rõ ràng điểm này.[ Cướp biển vùng Caribbean ] tục tập kế tiếp liền muốn bắt đầu trù bị, vẫn là hai bộ liên chụp ! Jerry - Bruckheimer một cái khác động tác mạo hiểm đề tài đại hạng mục, cũng có ý khiến Matthew biểu diễn.”

Nghe đến những lời này, Sean - Daniel đầy mặt khó xử, tựa hồ đấu tranh hơn nửa ngày, phảng phất hạ đặc biệt đại quyết tâm, lúc này mới nói,“Năm trăm vạn dollar ! lại nhiều phim quay chụp chế tác thật sẽ thụ ảnh hưởng rất lớn.”

“Chúng ta có thể nhận này năm trăm vạn dollar.” Helen - Hermann dừng ở đây ,“Ta cùng Matthew không phải cái loại này chỉ nhận tiền tài, không nói tình nghĩa nhân.”

Sean - Daniel còn chưa kịp thả lỏng, giọng nói của nàng một chuyển, nói tiếp,“Ta có mấy cái tiểu điều kiện !”

Đối phương chịu tại thù lao phương diện nhả ra, mặt khác đều đáng nói, Sean - Daniel gật đầu nói,“Giảng đi.”

Helen - Hermann mỉm cười,“Điểm thứ nhất, phiến đầu trên phụ đề, Matthew danh tự muốn xếp hạng tại diễn viên đệ nhất vị, muốn lấy chúng ta đồng ý tự thể đơn độc xuất hiện, mà không phải cùng mặt khác diễn viên cùng liệt.”

Đây là một hoàn toàn có thể nhận điều kiện, Matthew là tuyệt đối nam chính, Sean - Daniel không có phản đối,“Có thể !”

“Đệ nhị !” Helen - Hermann hiển nhiên chưa nói xong,“Phim chủ áp phích bên trên, trừ làm bối cảnh tang thi, chỉ có thể có Matthew một diễn viên !”

Sean - Daniel gật đầu,“Điểm ấy cũng có thể.”

Helen - Hermann còn nói thêm,“Đệ tam, nếu phim trung một ít tiểu vai phụ, Thiên Sứ trù tính công ty diễn viên thích hợp, muốn ưu tiên sử dụng Thiên Sứ trù tính công ty diễn viên !”

Sean - Daniel suy xét một giây, lại một lần nữa gật đầu,“Điểm ấy ta sẽ cùng tuyển diễn viên đạo diễn câu thông.”

Kia vài không phải đặc biệt trọng yếu vai phụ, chỉ cần điều kiện không kém, dùng nào trù tính công ty diễn viên phân biệt cũng không lớn.

“Còn có cuối cùng một điểm.” Helen - Hermann đem trọng yếu nhất điều kiện phóng tới cuối cùng,“Sean, ta cùng Matthew đều có thể nhận năm trăm vạn dollar thù lao ! thế nhưng !”

Nàng tăng thêm ngữ khí,“Năm trăm vạn dollar chỉ là cơ sở thù lao ! Matthew tất yếu tham dự box office phân thành !”

Sean - Daniel nháy mắt vặn chặt mày,“Helen, ngươi quá tham lam .”

“Chúng ta tại thù lao phương diện làm ra nhượng bộ, hạ thấp hạng mục phiêu lưu.” Helen - Hermann sớm liền chuẩn bị tốt lý do thoái thác,“Mưu cầu bộ phận hậu kỳ thu nhập cũng là nên được , hơn nữa Matthew là tại cùng kịch tổ cùng phim cùng nhau gánh vác phiêu lưu, vạn nhất phim thất bại mà nói, hắn này bộ phận thu nhập cũng liền ngâm nước nóng , như vậy cũng có thể kích phát Matthew toàn bộ công tác nhiệt tình.”

Nàng nói ra kế hoạch,“Chúng ta đem 3000 vạn dollar làm một phân giới điểm, nếu phim tương lai Bắc Mĩ box office vượt qua 3000 vạn dollar, Matthew có thể lấy đến 1% làm phân thành, Bắc Mĩ box office mỗi dâng lên một ngàn vạn dollar, hắn phân thành tỉ lệ gia tăng 1% !”

“Này không có khả năng !” Sean - Daniel trực tiếp cự tuyệt,“Nếu Bắc Mĩ box office phá ức, hắn một người liền muốn lấy đi hơn một ngàn vạn dollar, đừng nói ta , bất cứ kịch tổ đều sẽ không đồng ý ! Matthew còn không có như vậy kêu gọi lực !”

Nghe được Sean - Daniel lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt là phân thành tỉ lệ, mà không phải tham dự Bắc Mĩ box office phân thành, Helen - Hermann thông qua này phiên thử, nhận ra hắn điểm mấu chốt sở tại.

Nàng còn nói thêm,“Phân thành tỉ lệ chúng ta có thể từ từ nói chuyện.”

Sean - Daniel nghĩ nghĩ, nói,“Đây không phải ta chính mình có thể quyết định sự tình, ta muốn cùng Universal ảnh nghiệp câu thông.” Hắn đứng lên,“Hôm nay liền đến nơi này đi.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 250: Zombie Sinh Tồn Sổ Tay

Thời gian vừa tiến vào tám tháng phân,[ Cướp biển vùng Caribbean ] còn tại lửa nóng chiếu phim, truyền thông bên trên bắt đầu có tin tức truyền lưu, Disney ảnh nghiệp cùng [ Cướp biển vùng Caribbean ] tam đại diễn viên chính đàm phán cũng không thuận lợi, đặc biệt là Matthew - Horner, đã chuẩn bị biểu diễn Universal ảnh nghiệp trù bị trung phục chế đại tác [ Dawn of the Dead ] .

Hai ba ngày sau, tin tức này trước sau xuất hiện ở phần đông truyền thông bên trên.

“Matthew - Horner sắp dắt tay Universal ảnh nghiệp, phục chế phim cương thi kinh điển chi tác [ Dawn of the Dead ] !”

“Nổi tiếng người sản xuất Sean - Daniel chứng thực, đã cùng Matthew - Horner đàm phán ổn thỏa hiệp ước, uy mãnh thợ rèn Will - Turner đem đến tang thi thế giới đại khai sát giới !”

“George -a- Romero phẫn nộ công kích Universal ảnh nghiệp, tùy ý sửa đổi hắn sáng ý, không xem hảo Matthew - Horner biểu diễn nam chính......”

Cùng loại đưa tin có rất nhiều, Sean - Daniel là kinh nghiệm phong phú nhất tuyến người sản xuất, rõ ràng là tại mượn dùng [ Cướp biển vùng Caribbean ] nhiệt độ, trước đến một đợt tiền kỳ tuyên truyền.

8 nguyệt 4 ngày buổi sáng, kịch tổ tại Universal ảnh thành triệu tập ký ước tin tức tuyên bố hội, ở trên tuyên bố hội cùng Matthew chính thức ký tên diễn viên hiệp ước.

Đại biểu kịch tổ cùng Matthew ký ước là Sean - Daniel.

Kịch tổ trước đây cũng mời George -a- Romero, nhưng George -a- Romero đối với kịch tổ phủ quyết hắn đưa ra lấy nữ tính làm tuyệt đối nhân vật chính sáng ý tương đương bất mãn, trực tiếp cự tuyệt mời, có chút truyền thông bên trên về George -a- Romero ngôn luận đưa tin, cũng không phải lung tung bố trí.

Nhưng George -a- Romero không phải George - Lucas,[ Dawn of the Dead ] cũng không phải Star Wars, cùng tuyệt đại đa số đạo diễn như vậy, George -a- Romero trong tay không có từng quay chụp điện ảnh bản quyền, bản quyền toàn bộ thuộc về điện ảnh công ty sở hữu, tại Universal ảnh nghiệp mua được phục chế bản quyền dưới tình huống, hắn lão nhân gia trừ phát tiết bực tức, cũng không có biện pháp khác.

“Ta cùng Matthew từng có hai lần hợp tác, hắn là một danh phi thường ưu tú diễn viên !”

Đối mặt phần đông truyền thông phóng viên, Sean - Daniel đối Matthew tự nhiên miệng đầy khen ngợi,“Có thể cùng hắn lại hợp tác, ta phi thường cao hứng, Matthew gia nhập, là kịch tổ trọng yếu nhất tin tức tốt.”

Hắn theo sau lại nói khởi phim đầu tư quy mô, đại khái quay chụp thời gian, cùng với Bắc Mĩ phương diện phát hành thời gian đợi đã (vân vân), cùng phía trước Matthew lý giải đến như vậy, phim đối ngoại công khai chế tác phí tổn là 2800 vạn dollar, từ cuối tháng tám đến mười tháng trung quay chụp, sang năm tháng tư trung tuần phát hành.

Sau đó, các phóng viên đem vấn đề ném hướng Matthew, rất nhiều người đối với hắn biểu diễn như vậy một bộ phi chủ lưu phim tương đương khó hiểu.

“Zach cùng Sean tìm tới của ta thời điểm, ta liền bị bọn họ mới tinh sáng ý đả động .” Matthew rất tự nhiên đem chính mình ngụy trang thành này một loại hình phiến đam mê giả,“Ta từ khi còn nhỏ liền đối cương thi rất mê muội, hết thảy ý tưởng đều bắt nguồn từ đối chết sau hảo kỳ, nếu tử vong cũng không phải vĩnh hằng, nếu chỉ là gần chết mà thân thể còn tại sống sót, thế giới này sẽ là cái dạng gì? Vì thế ta cũng yêu phải Romero đạo diễn điện ảnh.”

Ký ước trên tin tức tuyên bố hội, Matthew không có nhiều lời, hiện tại bị vây ở [ Cướp biển vùng Caribbean ] nhiệt ánh kỳ, cùng Keira - Knightley chuyện xấu cùng Harvard Westlake trung học sự kiện hâm nóng còn tại lên men, hắn ngồi ở chỗ này ký ước chính là cũng đủ lớn tin tức, căn bản không cần bức cằn nhằn nói quá nhiều loạn thất bát tao mà nói.

Ngôi sao già vị đến trình độ nhất định, tự thân liền mang tin tức hiệu ứng, không chỉ là chuyện xấu cùng gièm pha, ăn, mặc ở, đi lại đều có thể trở thành truyền thông cùng người xem chú ý điểm.

Tuyên bố hội cuối cùng, Matthew cùng Sean - Daniel ở trên hiệp ước ký tên.

Đương nhiên, cùng sở hữu ký ước tin tức tuyên bố sẽ như vậy, này chỉ là nghi thức, chính thức hợp đồng phía trước liền ký qua.

Phía trước Helen - Hermann cùng Sean - Daniel trải qua mấy vòng khẩn trương kịch liệt đàm phán về sau, tại khác nhau lớn nhất thù lao mặt trên đạt thành nhất trí, hơn nữa vì hạ thấp tiền kỳ phí dụng, Universal ảnh nghiệp cũng đồng ý hắn tham dự hậu kỳ box office phân thành, bất quá phân thành tỉ lệ phi thường tiểu.

Cơ sở thù lao phương diện cuối cùng xác định vi 500 vạn dollar, song phương lấy phim chế tác phí tổn tuyến 2800 vạn dollar làm phân thành điều khoản xúc phát điểm, nếu [ Dawn of the Dead ] Bắc Mĩ box office đạt tới 2800 vạn dollar, Matthew này tuyệt đối nam chính có thể đạt được Bắc Mĩ box office 1% làm phần thưởng, đạt tới 5000 vạn dollar khi, này một tỉ lệ đề cao đến 2%,7000 vạn dollar là 3%,9000 vạn dollar 4%, một ức dollar 5%.

5% cũng là phong đỉnh tỉ lệ.

Đây là Hollywood quen dùng hạ thấp tiền kỳ chế tác phí tổn, khích lệ chủ sáng nhân viên cùng phong hiểm cùng đam thanh toán thù lao phương thức, tại nhị tuyến ngôi sao trong cũng không hiếm thấy.

Tin tức sẽ chấm dứt sau, Sean - Daniel riêng tìm đến Matthew, dặn dò vài chuyện.

“Quay chụp sẽ thả tại Toronto......” Hắn đơn giản đối Matthew nói,“Kịch tổ ở bên kia xem xét đến một sắp phá hủy trung tâm thương mại, ngươi trước tiên chuẩn bị sẵn sàng.”

Matthew gật đầu,“Ta bên này không có vấn đề.”

Sean - Daniel còn nói thêm,“Nghe Helen nói ngươi cá nhân Blog có rất nhiều nhân quan chú?”

“Có một chút đi.” Matthew nghĩ nghĩ, đại khái nói,“Phát triển chú ý nhân số mấy vạn là có .”

Theo [ Cướp biển vùng Caribbean ] trở thành bạo khoản, hắn Blog chú ý nhân số tăng vọt, số chú ý tự đã vượt qua mười vạn, bất quá phát triển người sử dụng tương đối muốn thiếu một ít, Helen - Hermann từng đề nghị, khiến trù tính công ty thay quản lý hắn cá nhân Blog, hắn tạm thời không có đồng ý, cảm giác bây giờ còn không đến thời điểm.

“Như vậy......” Sean - Daniel tiếp tục nói,“Ta được đến tin tức, chín tháng thời điểm, tam hà nhà xuất bản sẽ ra bản một quyển gọi là [ tang thi sinh tồn sổ tay ] thư, sách này đối với phim tuyên truyền rất có ưu việt, ngươi đến lúc đó ở trên blog đề cử một chút.”

Matthew lược vừa suy xét, nói,“Có thể, đến lúc đó ngươi trước tiên với ta chào hỏi.”

Có vẻ hắn từng tại trên Smartphone mặt xem qua [ tang thi sinh tồn sổ tay ] tên này, nhớ rõ lúc ấy là tại xem một thiên về Resident Evil điện ảnh văn chương, nhớ rõ lúc ấy viết văn chương biên tập còn nhắc tới, Brad - Pitt kia bộ [ World War Z ] tác giả cùng [ tang thi sinh tồn sổ tay ] là cùng một người.

Cùng Sean - Daniel trò chuyện hoàn, Matthew rất nhanh cưỡi Helen - Hermann ô tô ly khai Universal ảnh thành, hắn ở trên xe cũng nói Sean - Daniel đề nghị.

“Matthew, của ngươi cá nhân Blog đang tại trở thành một phi thường tốt bản thân triển lãm cùng tuyên truyền bình đài.” Helen - Hermann không có phản đối, ngược lại trịnh trọng nói,“Ngươi muốn thích đáng kinh doanh, nếu có khả năng mà nói, tốt nhất tìm chuyên gia xử lý.”

“Ta biết.” Matthew cũng không muốn đem mọi thứ đều giao cho trù tính công ty đến vận doanh, này đối với hắn phi thường bất lợi,“Hiện tại ta còn có thể xử lý, về sau không rảnh làm hết thời điểm lại nói.”

Hắn cùng phía trước như vậy, gần nhất đều là một tuần tam thiên tả hữu bác văn, dù cho không thời gian viết văn tự, cũng sẽ phát mấy tấm mới nhất ảnh chụp, Blog đã trở thành hắn fan ruột tụ tập .

Hơn một tháng này, hắn Blog phát văn trọng điểm chủ yếu tập trung tại [ Cướp biển vùng Caribbean ], cùng Keira - Knightley show ân ái, Harvard Westlake trung học chụp ảnh chung cùng với [ Dawn of the Dead ] này bốn phương diện.

Tuy rằng không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, nhưng Matthew cũng không ngu dốt, biết Blog muốn lợi dụng hảo phía trước tình thế.

Hai người hàn huyên một hồi Blog phương diện đề tài, Matthew chuyển tới Helen - Hermann cùng Disney ảnh nghiệp đàm phán mặt trên, hỏi,“[ Cướp biển vùng Caribbean ] tục tập đàm phán thế nào ?”

“Không phải rất thuận lợi.” Helen - Hermann nói thẳng,“Disney ảnh nghiệp khai ra 1400 vạn dollar, muốn đóng gói ngươi tại hai bộ tục tập thù lao.”

[ Cướp biển vùng Caribbean ] hai bộ tục tập là bộ chụp, nhưng không có người sẽ ngốc đến chỉ tính toán một bộ phim thù lao.

Matthew nhíu mày,“Bọn họ thành ý không đủ.”

Lấy hắn hiện tại già vị, đan bộ phim 700 vạn dollar thù lao tuyệt đối không tính thấp, tại sở hữu nhị tuyến ngôi sao trong vẫn là tương đối cao kia một tầng cấp, vấn đề là [ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] đại lấy được thành công, sau hai bộ phim thù lao không có khả năng lấy phương thức này đến tính toán.

Đại bán điện ảnh tục tập dưới tình huống bình thường phiêu lưu đều tương đối nhỏ hơn nhiều, đệ nhị bộ [ Cướp biển vùng Caribbean ] nếu lại box office đại bạo, đệ tam bộ trung 700 vạn dollar thù lao, kia liền không phải cao, mà là rất thấp .

Helen - Hermann minh bạch như vậy đạo lý, Matthew đồng dạng cũng có thể nhìn ra đến.

“Liền tính tách ra đến, đệ nhị bộ 700 vạn dollar thù lao nhìn như không thiếu, thực ra một điểm đều không nhiều.” Helen - Hermann hừ lạnh một tiếng,“Disney ảnh nghiệp trong đàm phán cố ý xem nhẹ đây là đại chế tác tục tập điện ảnh diễn viên chính thù lao !”

Matthew một điểm đều không sốt ruột,“Cùng bọn họ từ từ nói chuyện hảo, chúng ta có thời gian.”

Theo điện ảnh đại bán, ba danh diễn viên chính cho dù là tối không chớp mắt Keira - Knightley, cùng kịch tổ cùng Disney ảnh nghiệp đàm phán đều thay đổi lại đây, hiện tại hoàn toàn là diễn viên chiếm cứ chủ động, không có kịch tổ cùng điện ảnh công ty có gan tùy tiện đổi mới diễn viên chính, bằng không tuyệt đối sẽ mang đến cự đại phiêu lưu.

Huống chi, Will - Turner không phải từng tiểu thợ rèn, mà là bị được hoan nghênh uy mãnh thợ rèn.

Helen - Hermann còn nói thêm,“Dựa theo trong giới lệ thường, nhân vật chính tục tập điện ảnh thù lao trong người giới trên trụ cột thượng phù 20% đến ba mươi rất bình thường, hai bộ tục tập điện ảnh, Disney ảnh nghiệp không ra ra 2000 vạn dollar thù lao......”

Nàng không có đi xuống tiếp tục nói, Matthew nhưng cũng biết đây là Helen - Hermann điểm mấu chốt sở tại.

Ô tô tiến vào Burbank, Helen - Hermann lại nghĩ đến một sự kiện, dặn dò Matthew,“Tại bất cứ thời khắc, đều không muốn cùng bất cứ điện ảnh công ty ký kết vượt qua một bộ trên đây điện ảnh hiệp ước.”

Matthew gật đầu,“Ta biết, ta lại không ngốc.”

Hắn cũng không phải cùng đường bí lối hoặc là không có bao nhiêu danh khí tam tuyến tiểu minh tinh , phương diện này khẳng định sẽ cẩn thận.

Đi đến Thiên Sứ trù tính công ty trước cửa, Matthew xuống xe sau không có đi vào, chuẩn bị đổi chính mình xe rời đi, đi tiếp tại Disney nhà sản xuất huấn luyện Keira - Knightley.

Helen - Hermann thấy chung quanh không có phóng viên, hỏi,“Chia tay sự tình, các ngươi câu thông thế nào ?”

“Câu thông hảo.” Matthew kéo ra cửa xe,“Ngươi liên hệ Elena đi, thứ hai tuần sau khiến nàng chờ ta thông tri.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 251: Zombie Văn Hóa

Từ Disney nhà sản xuất tiếp Keira - Knightley, Matthew trở lại chính mình nơi ở, vào gia môn tiền chuyên môn nhìn nhìn, tháng trước còn trắng đêm thủ tại chỗ này các cẩu tử, biến mất vô tung vô ảnh, không chỉ là khu dân cư, gần nhất hắn cẩn thận quan sát qua, trừ phi ngẫu nhiên gặp gỡ, cơ bản rất ít lại có cẩu tử đuổi theo hắn cùng Keira - Knightley không buông.

Bát quái chuyện xấu đều có thời hiệu tính , hắn cùng với Keira - Knightley ở chung nháo ồn ào huyên náo, cũng cơ bản tiêu hao xong người đứng xem nhiệt tình, thêm nơi này là Los Angeles, mỗi ngày làm cùng một chỗ cùng nháo chia tay ngôi sao thường thường lộ đầu, bọn họ hai đã dần dần bị người quên đi .

Vào phòng, Keira - Knightley ngồi tựa ở trên sô pha, tiếp tục trên xe đề tài, đối Matthew thở phì phì nói,“Thật sự là làm không rõ ngươi nghĩ như thế nào , phóng [ King Arthur ] như vậy nam chính không tiếp, cố tình muốn đi diễn phi chủ lưu phim zombie.”

“Thân ái ,” Matthew ngồi vào Keira - Knightley bên cạnh, ôm lấy vai nàng, nói,“Này là ai chọc ngươi sinh khí a?”

Keira - Knightley tựa vào Matthew trên người, thoải mái hừ hừ hai tiếng, nói,“Ngươi huấn luyện một buổi sáng, cũng sẽ biến thành ta loại này !” Tiếp, nàng ý thức được không đúng,“Tính, ngươi người như thế, huấn luyện một ngày cũng tinh lực tràn đầy.”

Nàng lại đem đề tài xả trở về,“Ta vẫn tưởng không rõ, ngươi vì cái gì muốn tiếp như vậy một bộ phim.”

“Hồi bản dễ dàng a.” Matthew nói ra là bộ phận chân thật nguyên nhân,“Nguyên bản phim liền có nhất định người xem cơ sở, phục chế phim cũng liền có cơ bản nhất người xem, bằng không Hollywood vì sao bao giờ cũng là thích phục chế phía trước lão điện ảnh?”

Hắn lại giải thích nói,“Phim chế tác phí tổn chỉ có 2800 vạn dollar, hồi vốn tương đối đơn giản một điểm, hơn nữa ta bản nhân cũng có chút kêu gọi lực đi.”

Keira - Knightley ghé vào Matthew trong lòng, kêu lên,“Cái gì gọi có điểm kêu gọi lực? Ngươi hiện tại là kêu gọi lực cường đại !” Nàng bất mãn hừ một tiếng, nói thầm,“Cái gì tam đại nhân vật chính, rõ ràng là hai nam chính thêm một nữ phụ ! tục tập nhất định phải cho ta gia hí ! bằng không, ta mới không ký ước !”

Matthew không có tiếp lời của nàng, ngược lại hỏi,“Các ngươi lúc nào bắt đầu quay chụp?”

“Còn có hơn hai tuần đi.” Keira - Knightley suy nghĩ một chút, nói,“Kịch tổ hai mươi hào đi Anh quốc.”

“Ngươi đi Anh quốc phía trước chúng ta liền muốn chia tay a.” Matthew nhìn Keira - Knightley,“Không bao nhiêu thời gian a.”

“Ân, ly chia tay càng ngày càng gần .” Keira - Knightley cũng tại gật đầu.

Tiếp, Matthew cùng Keira - Knightley thảo luận lên chia tay thời gian cùng chi tiết đẳng phương diện vấn đề.

Hai người thân mật rúc vào cùng nhau, trong miệng đàm luận lại là về như thế nào chia tay, lẫn nhau đều không thèm quan tâm, phảng phất đã bị Hollywood đại hoàn cảnh dung hợp .

“Thời gian không nhiều a !” Matthew ôm lấy Keira - Knightley, hướng chính mình phòng đi,“Chúng ta không thể lãng phí.”

Keira - Knightley tựa hồ phi thường tán đồng, nói,“Này hai ngày ta nghỉ ngơi, ngươi cũng đừng đi ra ngoài .”

Matthew cười nói,“Dù cho chia tay , ta nơi này cũng tùy thời hoan nghênh ngươi trở về.”

“Hảo a !”

Toàn bộ tám tháng thượng tuần, Matthew trừ trốn ở trong nhà cùng Keira - Knightley đợi hai ngày, cơ bản đều đang bận [ Dawn of the Dead ] chuẩn bị công tác, bởi trong kịch bản nam chính thiết lập chính là một vật lộn cao thủ, hắn chỉ cần duy trì trung tâm thể hình huấn luyện là có thể, không cần tại trước quay chụp đơn độc huấn luyện.

Về phần phim quay chụp muốn sử dụng súng ống, Sean - Daniel cùng Matthew từng có trao đổi, biết được hắn tại Black Hawk Down kịch tổ nhận qua chuyên nghiệp hóa súng ống huấn luyện, cũng không có lại khiến hắn tiến vào kịch tổ trước tiên huấn luyện.

Thực ra từ biểu diễn Band of Brothers trung Ronald Speirs thượng úy bắt đầu, Matthew chính là người sản xuất cùng đạo diễn trung tiếng lành đồn xa để người phi thường yên tâm hình diễn viên.

Tháng này cuối tháng liền muốn bắt đầu quay chụp,[ Dawn of the Dead ] kịch tổ còn có đại lượng công tác phải làm, tỷ như bởi vì Matthew thù lao đàm phán vấn đề, mặt khác diễn viên đại bộ phận còn không có gõ định, Sean - Daniel cho Matthew rất nhiều tư liệu sau, lại khiến hắn cùng đạo diễn Zack Snyder chi tiết nói chuyện vài lần, xuất phát từ đối với hắn lý giải, cũng không lại quản hắn này nam chính, chủ yếu tinh lực đều đặt ở chọn lựa mặt khác diễn viên mặt trên.

Matthew cũng biết, Helen - Hermann mượn dùng hắn này nam chính ưu thế, tại kịch tổ trung lấy đến không thiếu cơ hội, Thiên Sứ trù tính công ty tiểu các diễn viên, hội hàng loạt xuất hiện ở [ Dawn of the Dead ] kịch tổ trong, đảm nhiệm một ít không thế nào trọng yếu vai phụ.

Tỷ như hắn nghe Thiên Sứ trù tính công ty trước đài nói, Alexandra - Daddario đã thông qua thử vai, sẽ xuất diễn một phụ thân biến thành tang thi nữ hài.

Dựa theo hắn miên man suy nghĩ, này thực ra có thể trở thành phim một xem điểm, ngẫm lại đi, thị huyết tang thi ở phía sau điên cuồng đuổi theo, Alexandra - Daddario liều mạng chạy trốn, nói không chừng sẽ chấn ngược lại thực nhiều người xem......

Liền là không biết Zack Snyder hay không sẽ như vậy thiết kế.

Hắn cùng Zack Snyder trao đổi thực khoái trá, có lẽ có thể tìm thích hợp cơ hội, đề như vậy tiểu tiểu đề nghị?

Matthew còn nhớ rõ xem qua to con Johnson diễn một bộ địa chấn điện ảnh, mặt trên nữ nhi hình như là Alexandra - Daddario đóng vai , mỗi khi có Alexandra - Daddario ở đây địa chấn màn ảnh, xác thật rất để người khiếp sợ.

Mặt khác, phim sở hữu vai phụ trung trọng yếu nhất nữ phụ, kịch tổ cũng không có gõ định.

Theo Matthew biết, Helen - Hermann đối với này nhân vật cũng có ý tưởng, đáng tiếc không có thích hợp nữ diễn viên đả động Sean - Daniel.

Diễn viên sự tình, Matthew cũng không thể nói được lời, đơn giản chú ý qua đi, vẫn là về tới phi thường có quy luật công tác cùng sinh hoạt trạng thái, buổi sáng tại Thiên Sứ trù tính công ty nghiên đọc kịch bản, tìm người đối hí cùng xem tương quan tư liệu, buổi chiều đi trung tâm thể hình huấn luyện, buổi tối cùng Keira - Knightley bám chặt cuối cùng thời gian hưởng thụ.

[ Dawn of the Dead ] kịch tổ cung cấp cho tư liệu trung, có rất nhiều về tang thi tư liệu, thậm chí Sean - Daniel trước tiên lấy đến chưa đưa ra thị trường [ tang thi sinh tồn sổ tay ] sách mẫu, Matthew xem qua này mấy tư liệu, không chỉ đối tang thi có càng nhiều lý giải, còn phát hiện tang thi đã tại toàn bộ Bắc Mĩ thậm chí càng lớn phạm vi bên trong, hình thành một cỗ độc đáo tang thi văn hóa.

Sớm nhất thời điểm,zombie[ tang thi, cương thi ] một từ bắt nguồn từ lưu hành tại Tây Phi Ghana địa khu một loại thần bí tôn giáo -- Vu độc giáo, này tôn giáo sau nhân người da trắng thực dân giả phiến nô hoạt động vu 16 thế kỷ truyền bá đến ở tây Ấn Độ quần đảo hải.

Nghe nói tại này tôn giáo tín ngưỡng trung, vu sư có một loại có thể đem người chết sống lại, trở thành tang thi cung này thúc giục thần bí nghi thức.

Đây chính là tang thi khái niệm ban sơ khởi nguyên.

Muốn nói sớm nhất Hollywood tang thi điện ảnh mà nói, có thể truy tố đến thế kỷ trước ba mươi niên đại.

Tư liệu trung đề cập này bộ tang thi điện ảnh, là 1932 năm do nổi tiếng quỷ hút máu diễn viên Bella - Lugosi biểu diễn [ màu trắng tang thi ].

Vì càng rõ ràng nắm giữ Hollywood tang thi điện ảnh văn hóa, Matthew chuyên môn tìm đến này bộ phim nhìn nhìn, không nghĩ tới là, này bộ phim cùng hiện đại phim zombie rõ ràng bất đồng, nó giảng thuật một Vu độc giáo vu sư lấy Vu thuật đem nhân biến thành tang thi, làm cho bọn họ ngày đêm vô hưu tại đường nhà máy bên trong vi này công tác kiếm tiền cố sự, ở trong bộ phim này, tang thi vừa không ăn người, thân thể cũng không nát rữa, chỉ là màu da tái nhợt được giống như một bộ thi thể mà thôi, ngược lại này không ngừng nghỉ công tác khiến nhân tâm sinh thương hại.

Này cũng chính là Vu độc giáo trung tang thi cùng hiện đại lưu hành văn hóa trung tang thi hình tượng sở bất đồng địa phương, Vu độc giáo tín ngưỡng trung tang thi chỉ là Vu thuật sản phẩm, cứ việc sẽ ở vu sư chỉ thị hạ sát nhân, nhưng trên bản chất cũng không ăn người, cũng sẽ không thông qua cắn xé phương thức khiến người bị hại trở thành tang thi.

Như vậy tang thi là như thế nào phát triển trở thành hiện tại hình tượng đâu? Tư liệu trung cũng có tương quan tự thuật, sau này có người tại tang thi trên người gia nhập một điểm đến từ bệnh chó dại virus linh cảm.

Vì thế, hiện đại tang thi sinh ra : Virus, truyền nhiễm, công kích tính, vô lý trí, cùng với tử vong.

Chân chính trên ý nghĩa hiện đại lưu hành văn hóa trung tang thi hình tượng bởi vậy sinh ra, cũng vu 1968 năm George -a- Romero đạo diễn điện ảnh [ hoạt tử nhân chi dạ ] trung hoàn thành nó rộng khắp truyền bá, tang thi không lại là đơn thuần khô khan bị người khống chế cu ly hình tượng, ngược lại biến thành không sống không chết, thân thể nát rữa, cắn xé người sống khủng bố hình tượng.

George -a- Romero cũng trở thành danh phù kỳ thực hiện đại phim zombie chi phụ, hắn “Hoạt tử nhân hệ liệt ba bộ khúc”, không chỉ châm biếm khi tệ, rất có rõ ràng thời đại đặc thù, còn có huyết tinh bạo lực, làm người ta đại mở nhãn giới tang thi trường hợp, ảnh hưởng sau đó vô số kể tang thi điện ảnh, cũng vì sau này tang thi văn hóa đặt mấy cái thông dụng phát triển, có thể nói tang thi giới “Người máy tam đại định luật”, cũng tiếp tục sử dụng đến nay.

Cho nên tang thi điện ảnh lộ số bình thường đều tương đối tương tự, đầu tiên là nguyên nhân không rõ nhân tố khiến người chết “Khởi tử hồi sinh”, trở thành tang thi, tang thi bản thân không có bất cứ ý thức cùng tự hỏi năng lực, dựa vào bản năng hoạt động, mà này duy nhất bản tính liền là gặm thịt người.

Tiếp theo, tang thi sẽ bị lây nhiễm, bị tang thi cắn được nhân, chết sau sẽ nhanh chóng biến thành tang thi.

Cuối cùng, tang thi bị vây ở không sống không chết trạng thái, cho nên mặc kệ như thế nào đi thương tổn hắn nhục thể, tang thi vẫn là sẽ tiếp tục hoạt động đi xuống, duy nhất khiến này mất đi hành động năng lực phương pháp là bạo đầu, này làm cho rất nhiều tang thi điện ảnh đều thoạt nhìn huyết mạch phun trương, bạo đầu mang đến khoái cảm dứt khoát không gì sánh kịp, đại bộ phận tang thi điện ảnh đều là một hồi bạo đầu thịnh yến.

Tang thi điện ảnh trừ kinh sợ tự mang thuộc tính ngoài, còn thường thường có chứa tận thế, tai nạn đẳng thuộc tính, cho nên tang thi điện ảnh trọng điểm thường thường không phải tang thi, mà là xuất xử ở trong hoàn cảnh cực đoan nhân loại, bọn họ như thế nào lựa chọn, là cho nhau dựa vào giúp đỡ cho nhau, vẫn là vì chính mình sinh tồn tàn sát đồng loại......

Matthew đọc qua này mấy tư liệu, lớn nhất cảm giác chính là, nếu thật muốn xuất hiện tang thi bùng nổ khả năng, tối bất hạnh không phải biến thành tang thi, mà là may mắn còn tồn tại đến nhân loại, người sống sót mới là chân chính cái xác không hồn.

Loại này có quy luật sinh hoạt giằng co một tuần sau, cự ly Keira - Knightley đi Anh quốc càng ngày càng gần, Matthew cùng Keira - Knightley này đối lâm thời tình lữ, cũng đến nên chia tay thời điểm.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 252: Khi Yêu Đã Thành Chuyện Cũ

Đinh linh linh --

Chuông điện thoại tiếng vang lên, trong viện đang tại tu bổ bồn hoa Brian - Liszt hướng phòng ở bên kia nhìn thoáng qua, vừa muốn một lần nữa bắt đầu làm việc, phòng ở bên kia truyền đến Liszt phu nhân thanh âm,“Brian, của ngươi điện thoại !”

“Đến !”

Brian - Liszt lên tiếng, buông xuống công cụ, hái xuống bao tay, bước nhanh đi vào trong phòng, từ mẫu thân trong tay tiếp nhận microphone, nói,“Ngươi hảo, nơi này là Brian - Liszt.”

“Là ta, Brian.” Ống nghe bên trong truyền đến một thanh thúy nữ hài thanh âm,“Daenerys.”

“A, Dane, ngươi hảo.” Brian - Liszt ha ha nở nụ cười, cùng nhau xem qua [ Cướp biển vùng Caribbean ] lần đầu sau, hai người liền trao đổi số điện thoại cùng msn, thường thường cũng sẽ liên hệ. Hắn hỏi,“Dane, ngươi lúc này gọi điện thoại lại đây, có chuyện sao?”

Bên kia Daenerys tựa hồ rất hưng phấn, ngữ điệu cao vút,“Nói cho ngươi một tin tức tốt ! Matthew cùng kia xấu xí, đáng ghét Keira - Knightley chia tay !”

“Bọn họ chia tay ?” Brian - Liszt ngạc nhiên,“Chuyện khi nào? Ta hôm nay xem qua Yahoo giải trí, cũng đi qua Matthew Blog, như thế nào không có nhìn thấy tin tức này?”

“Tuyệt đối là thật !” Daenerys ngữ tốc phi thường mau,“Ta hôm nay tại Google mặt trên tìm tòi Matthew tư liệu, tìm đến một tân khai trang web, hình như là gọi tmz, mặt trên bạo liêu nói Matthew cùng Keira - Knightley đêm qua chia tay .”

Brian - Liszt càng thêm hảo kỳ ,“tmz? Ta như thế nào không có nghe nói qua này gia trang web.”

Bên kia Daenerys còn nói thêm,“Ngươi đi xem xem đi. Hôm nay hảo vui vẻ a, Matthew rốt cuộc cùng không xứng với hắn nữ nhân chia tay .”

Lại nói hai câu, Brian - Liszt cắt đứt điện thoại, chạy về phòng mình, ngồi ở trước bàn máy tính khởi động máy click trình duyệt web, nhanh chóng thông qua Google tra xét dưới tmz, sau đó tiến vào này trang web.

tmz trang web trang đầu vừa xoát đi ra, hắn liền thấy được cự phúc hình ảnh cùng bắt mắt tiêu đề !

Hình ảnh là trong đêm đen, Keira - Knightley đầy mặt âm trầm kéo rương hành lý ra Matthew gia môn, đứng ở gia môn biên Matthew nhìn qua cũng tương đương mất hứng !

Tiêu đề là gia hắc tăng thô đại hào phụ đề: Độc nhất vô nhị kinh bạo ! đương hồng minh tinh điện ảnh Matthew - Horner cùng England hoa hồng Keira - Knightley tối hôm qua chính thức chia tay !

Tuy rằng cũng không như thế nào thích Keira - Knightley này Anh quốc nữ nhân, nhưng Brian - Liszt xem qua sau, cảm giác dựa vào như vậy một tấm ảnh chụp, liền phán định Matthew cùng Keira - Knightley chia tay, không khỏi quá mức võ đoán.

Hắn tha động con chuột, mở ra này tin tức, càng nhiều ảnh chụp cùng xứng văn xuất hiện .

Brian - Liszt theo bản năng ngắm mắt, này tin tức là gọi là Elena - Boyar phóng viên phát , sau đó tha xuống trang web, từng trương ảnh chụp kề bên xem.

Này mấy ảnh chụp hiển nhiên là cùng một lúc quay chụp , phản ứng thật nhiều nội dung, Keira - Knightley kéo rương hành lý đi ra ngoài, Matthew đuổi theo ra đến, hai người đứng ở ven đường rõ ràng là tại tranh chấp, sau đó một chiếc taxi chạy đến, Keira - Knightley lên xe rời đi, Matthew đối với xe taxi phẫn nộ ném xuống di động, cuối cùng về nhà đóng lại cửa sắt.

Nhìn thấy này mấy, Brian - Liszt cảm giác, này hai người dù cho không phải chia tay, phỏng chừng cũng là cãi nhau một trận, huyên phi thường không thoải mái.

Mặt sau còn có ảnh chụp, chụp lén nhân rõ ràng vẫn cùng Keira - Knightley, kia xe taxi dừng ở Burbank một nhà khách sạn.

Xuống chút nữa, còn có một đoạn ngắn video, bởi vì trời tối thêm chụp lén quan hệ, không phải rất rõ ràng, nhưng xem qua mặt trên hình ảnh sau, Brian - Liszt có thể nhận ra trong video người là Matthew cùng Keira - Knightley, chụp lén cự ly không tính rất xa, thêm phụ cận đặc biệt im lặng, ẩn ẩn có thể nghe được này hai người khắc khẩu thanh âm.

Video rất ngắn, chỉ có hơn một phút, cuối cùng xe taxi đến thời điểm, Matthew cùng Keira - Knightley thanh âm rõ ràng đề cao.

“Chúng ta xong đời !”

Matthew những lời này nghe đi lên vẫn là tương đối rõ ràng , Keira - Knightley giọng Anh quốc cũng coi như rõ ràng,“Không sai ! ta và ngươi xong đời !”

Keira - Knightley lên xe taxi, video kết thúc.

Brian - Liszt gãi gãi đầu, trách không được này thiên bạo liêu tiêu đề phi thường khẳng định nói Matthew cùng Keira - Knightley chia tay , nguyên lai là chụp lén đến này đoạn video.

“Chia tay cũng hảo !”

Làm Matthew fan ruột, Brian - Liszt liền không thích qua Keira - Knightley,“Kia vài lằng nhằng dây dưa Anh quốc truyền thông cũng đều có thể ngậm miệng !”

Hắn đóng lại này trang web, đi Matthew trên blog nhìn nhìn, bởi thời gian tiếp cận giữa trưa, nhìn thấy tương quan tin tức nhân không ở số ít, rất nhiều người đều ở trên blog lưu ngôn.

“Matthew, thật chia tay sao?”

Cùng loại như vậy xác nhận nhắn lại là nhiều nhất , chung quy trong video cũng khả năng là khí nói.

“Chia tay ai, thay Matthew chúc mừng một chút !”

Như là loại này nhắn lại số lượng cũng không ở số ít, Brian - Liszt thường xuyên đến Matthew Blog, biết Matthew đại bộ phận phấn ti, thực ra đều không thích Keira - Knightley.

“Nữ nhân này muốn dáng người không dáng người, muốn khuôn mặt không mặt, vẫn là tự cho là đúng người Anh, phân càng tốt !”

Có lẽ lời kiểu này tối có thể đại biểu Matthew những người ủng hộ cái nhìn .

Brian - Liszt nghĩ nghĩ, cũng tại nhắn lại khu nhắn lại,“Đề nghị tiếp theo tìm bạn gái, vẫn là tìm dáng người hảo điểm đi.”

Bên ngoài vang lên Liszt phu nhân kêu hắn thanh âm, Brian - Liszt đóng lại trang web, ly khai phòng.

Dựa vào sáng tỏ Matthew cùng Keira - Knightley chia tay nội dung dồi dào tin tức, Elena - Boyar tại tân công ty khai hỏa đầu pháo, vừa mới bắt đầu thử vận hành tmz trang web, cũng nhận đến cự đại chú ý, tại tranh được trang web phương diện sau khi đồng ý, phần đông trang web cùng giấy chất giải trí truyền thông, phân phân đăng lại tin tức này.

Dựa vào chia tay nhiệt độ, Matthew cùng Keira - Knightley lại đi vào truyền thông cùng công chúng tầm mắt, trở thành nhiệt điểm giải trí tin tức nhân vật.

Hai người ở [ Dawn of the Dead ] kịch tổ cùng [ King Arthur ] kịch tổ đương nhiên không chịu bỏ qua cơ hội như vậy, mượn dùng chia tay dẫn phát chú ý, cũng đến một đợt tiền kỳ tuyên truyền.

Matthew vẫn không có làm bất cứ hồi phục, vô luận là tại kinh tế công ty cửa, vẫn là đi Universal ảnh nghiệp kịch tổ văn phòng, gặp được hỏi phóng viên bao giờ cũng là nói năng thận trọng, phương diện này Keira - Knightley cùng hắn giống nhau, chưa từng có từ ngay mặt hoặc là bên cạnh trả lời qua hay không chia tay vấn đề.

Loại này chia tay bát quái chuyện xấu so làm cùng một chỗ tin tức giữ tươi kỳ càng ngắn, nếu là tỉ mỉ kế hoạch hành động, hai người đương nhiên muốn dựa theo trước đó chế định hảo tiết tấu đi.

Matthew cùng Keira - Knightley chia tay chuyện xấu sao bốn năm ngày, nhiệt độ dần dần qua đi.

Dựa theo kế hoạch, đợt hai hâm nóng đúng giờ đến, cùng một ngày thời gian bên trong, Keira - Knightley đi theo [ King Arthur ] kịch tổ đi London thời điểm, đối mặt abc đài truyền hình giải trí kênh phóng viên phỏng vấn, thừa nhận cùng Matthew luyến tình đã là quá khứ thức.

Matthew cắt bỏ trên blog sở hữu cùng Keira - Knightley show ân ái bác văn cùng hình ảnh, hơn nữa tân phát nhất trương gương vỡ tan thành hai nửa hình ảnh, xứng văn “Đương yêu đã thành chuyện cũ” !

Vì thế, truyền thông đến đợt hai hâm nóng, Matthew cùng Keira - Knightley cùng với bọn họ sau lưng hai kịch tổ, lại một lần gợi ra chú ý, kiếm được vô số nhãn cầu.

Loại này hâm nóng tựa hồ rất không có đạo đức điểm mấu chốt, lại là trong giới vẻ bình thường, Matthew cũng không phải cái loại này có đạo đức khiết phích nhân, từ ban đầu chế định kế hoạch, mãi cho đến chia tay bye bye, chẳng những không có phản đối, ngược lại tích cực phối hợp, bên kia Keira - Knightley đồng dạng như thế, hai người đều rất rõ ràng làm như vậy có thể cho chính mình càng thêm nổi danh !

Tại giới giải trí bên trong, danh khí ý nghĩa rất nhiều.

Hơn nữa về hai người gian chuyện xấu tuyên truyền hâm nóng, Disney ảnh nghiệp cũng làm qua một đại khái quy nạp tổng kết, cho rằng Matthew cùng Keira - Knightley các loại show ân ái hút fan kiếm nhãn cầu hành động, ít nhất cấp [ Cướp biển vùng Caribbean ] mang đến tám trăm vạn dollar trên đây Bắc Mĩ box office.

Đối với tham dự các phương diện đến nói, đây là một bút phi thường có lời mua bán.

Hoàn thành này một kế hoạch sau, Matthew cũng có càng nhiều hiểu ra, cũng triệt để lý giải vì sao nhiều như vậy ngôi sao thích cao điệu show ân ái, bởi vì này có thể mang đến thiết thực chỗ tốt.

Hollywood ngôi sao, kết giao bạn gái có thể làm như sinh ý, show ân ái có thể làm như sinh ý, chia tay đồng dạng có thể làm thành sinh ý.

Cũng không trách được giới giải trí ngôi sao show ân ái thường thường xong đời mau, sau lưng vốn liền mục đích không thuần, so với thích không ngừng show ân ái ngôi sao tình lữ, kia vài tương đối đê điệu một ít , khả năng nắm tay thời gian sẽ càng trưởng.

Từ phương diện này đến nói, hắn lúc trước cùng Britney ở giữa có thể tính chân ái?

Matthew không có nghĩ nhiều, có một số việc qua chính là qua, hắn sẽ không xem phía sau, mà là muốn vượt mức xem.

Nhận đến Matthew cùng Keira - Knightley chia tay chuyện xấu ảnh hưởng, chiếu phim tiến vào tương đối bình thản kỳ [ Cướp biển vùng Caribbean ] box office thế nhưng xuất hiện bắn ngược, Bắc Mĩ thứ tám cuối tuần box office so thứ bảy cuối tuần nghịch thế giương lên 23%, cuối tuần ba ngày thu hoạch trở về ngàn vạn dollar hàng ngũ, đạt tới 1 hơn 100 vạn dollar, Bắc Mĩ box office cũng nhất cử đột nhiên ba ức dollar đại quan !

Đây cũng là kế [ Finding Nemo ] sau, năm nay Bắc Mĩ điện ảnh thị trường đệ nhị bộ box office vượt qua ba ức dollar phim.

Phần đông truyền thông cùng điều tra cơ cấu, cũng cấp ra hoàn toàn mới dự trắc, cho rằng [ Cướp biển vùng Caribbean ] nhận đến một loạt lợi hảo sự kiện kích thích, Bắc Mĩ cuối cùng box office có hi vọng hướng tới 3 ức 5000 vạn dollar rảo bước tiến lên.

Mặt khác, phim hải ngoại box office cũng tiếp cận 3 ức dollar, toàn cầu box office gia tăng chỉ kém một điểm liền đến 6 ức dollar.

Lấy Matthew phỏng đoán, này bộ phim toàn cầu cuối cùng box office vượt qua 7 ức dollar hẳn là không phải cỡ nào chuyện khó khăn.

Nghịch thế giương lên cuối tuần box office con số, cũng từ bên cạnh xác minh Matthew hôm nay lực ảnh hưởng,[ Cướp biển vùng Caribbean ] phát hành tới nay một kiện lại một kiện cùng hắn tương quan sự kiện, không có gì không biểu hiện ra một khỏa siêu cấp tân tinh đang tại nhiễm nhiễm dâng lên.

Matthew rất rõ ràng, chỉ cần chính mình lại thành công hai đến ba bộ điện ảnh, chứng minh đan kháng box office năng lực, tất nhiên sẽ trở thành ngôi sao tuyến đầu.

Quang minh tương lai tựa hồ tại chờ đợi hắn, hắn giấc mộng sinh hoạt phảng phất liền ở phía trước.

[ Cướp biển vùng Caribbean ] box office đại bạo, Walt Disney chuyên môn tổ chức một đáp tạ tiệc rượu, Matthew tự nhiên sẽ không vắng mặt.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 253: Tất Cả Đều Là Hố

“Bob, đây là Matthew.”

Burbank Amarano khách sạn yến hội thính bên trong, Helen - Hermann vi Matthew cùng một trung niên nhân làm lẫn nhau giới thiệu,“Matthew, đây là Robert - Iger, Disney ảnh nghiệp liên hợp chủ tịch.”

Matthew nhanh chóng vươn ra tay phải,“Ngươi hảo, Iger tiên sinh.”

Robert - Iger cùng hắn người lãnh đạo trực tiếp Michael - Eisner cao ngạo diễn xuất hoàn toàn bất đồng, có vẻ rất có lực tương tác, thò tay cầm Matthew tay, cười nói,“Matthew, của ngươi hảo dáng người rất khiến ta hâm mộ a !”

Ngắn ngủi một câu, nháy mắt kéo gần lại giữa hai người cự ly.

“Luyện lên đến có điểm thống khổ.” Matthew cũng là cái loại này rất thượng đạo nhân.

Lại đây phía trước, Helen - Hermann liền vì hắn nói đơn giản qua, Robert - Iger là từ tầng dưới chót một chút trèo lên người đến, không có Michael - Eisner ngạo khí cùng khí phách, phía trước vẫn ở abc đài truyền hình công tác, thẳng đến Walt Disney mua lại và sáp nhập abc về sau, mới chuyển vào Disney đảm nhiệm Michael - Eisner trợ thủ, hai năm nay dần dần biểu hiện ra năng lực, bị Michael - Eisner đề bạt đến Disney ảnh nghiệp người phụ trách trên vị trí.

Hai người tùy ý hàn huyên hai câu, Robert - Iger nhìn qua ôn hòa nho nhã, cười rộ lên phảng phất cũng mang theo chuột Mickey bàn khả ái tươi cười.

Matthew hai năm nay cũng rèn luyện đi ra , ứng phó loại trình độ này xã giao không nói chơi.

Robert Iger đột nhiên thở dài, nói,“Matthew, Disney ảnh nghiệp tại chân nhân trên điện ảnh, sang năm đẩy ra hai đại hạng mục, cố tình ngươi cự tuyệt một, ta cảm giác tiếc nuối.”

Hắn tuy rằng là Disney ảnh nghiệp nói sự nhân, nhưng rất bình thản đê điệu,“Có phải hay không Disney ảnh nghiệp không có làm tốt địa phương?”

“Đương nhiên không phải.” Matthew lại đánh mười hai vạn phần tinh thần, nhiều năm tầng dưới chót dốc sức làm kinh nghiệm nói cho hắn, người như thế thường thường mới là chân chính lợi hại nhân vật, hắn cười nói,“Ta là Sean - Daniel dẫn lên, phía trước đã cự tuyệt hắn một lần mời.”

Hắn mà nói tình chân ý thiết, phảng phất phi thường coi trọng tình nghĩa,“Sean - Daniel ba tháng phân mang theo [ Dawn of the Dead ] này hạng mục tìm tới ta, ta không thể lại một lần cự tuyệt hắn, này bộ phim cuối tháng quay chụp, cùng [ King Arthur ] vừa lúc xung đột, ta chỉ có thể từ chối .”

“Hẳn là .” Robert - Iger nhẹ nhàng gật đầu,“Đổi là ta, cũng sẽ làm ra với ngươi như vậy lựa chọn.”

Ánh mắt từ Matthew trên mặt phiết qua, cảm giác đối phương tựa hồ không phải tại nói dối, chung quy [ Dawn of the Dead ] này hạng mục rất nhiều tin tức đều công khai , hắn sở dĩ đứng ở chỗ này nói nhiều như vậy, bởi vì này nhân đối với hắn chấp chưởng Disney ảnh nghiệp, đặc biệt là chân nhân điện ảnh hạng mục, giá trị phi thường lớn.

Nói [ Cướp biển vùng Caribbean ] là hiện tại Disney ảnh nghiệp chân nhân điện ảnh bảng hiệu một điểm cũng không quá phận.

Robert - Iger nhìn như thân thiết bình thản sau lưng, tất cả đều là tâm tư, hắn vẫn là lộ chuột Mickey như vậy khả ái tươi cười, nói,“Matthew, Disney ảnh nghiệp đối với ngươi giúp cũng rất lớn a.”

Helen - Hermann khẽ nhíu mày, lời này là cái gì ý tứ? Tiếp nàng liền phản ứng lại đây, Disney ảnh nghiệp cùng nàng tục tập đàm phán phi thường không thuận lợi, đây là chuẩn bị trước thu phục Matthew?

Đổi là khác sự, nàng khả năng sẽ lo lắng, nhưng đề cập đến tiền tài......

Matthew đầu chuyển cũng rất nhanh, đồng dạng nghĩ tới Helen - Hermann cùng Disney ảnh nghiệp đàm phán mặt trên.

“Đúng vậy, Disney ảnh nghiệp đối với ta giúp phi thường lớn !” Matthew một bộ rất cảm kích bộ dáng, thông qua này ngắn ngủi thời gian, đã nghĩ xong ứng đối mà nói,“Disney ảnh nghiệp sang năm không phải có hai đại hạng mục chân nhân điện ảnh sao? Từ chối [ King Arthur ] ta cũng rất áy náy, nếu một cái khác hạng mục cần ta, ta tùy gọi tùy đến !”

Robert - Iger nhìn Matthew liếc nhìn,“Ta tưởng Jerry nghe nói như thế khẳng định rất cao hứng.”

Hắn bất động thanh sắc liền đẩy đến Jerry - Bruckheimer một bên.

Làm Disney ảnh nghiệp người phụ trách, Robert - Iger không có khả năng thời gian dài cùng một người trò chuyện rất lâu, lại cùng Matthew nói vài câu, thấy được Johnny - Depp, nói,“Depp đến, ta đi cùng hắn trò chuyện vài câu.”

Nhìn Robert - Iger rời đi, Matthew lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, có thể trèo lên như vậy địa vị cao nhân, đều là chút lão hồ ly.

“Hắn thực ra rất thưởng thức ngươi.” Helen - Hermann ở bên cạnh đột nhiên mở miệng.

Matthew nhún nhún vai,“Ta một điểm đều chưa nhìn ra đến.” Hắn khẽ lắc đầu,“Trong lời tất cả đều là hố a.”

Helen - Hermann không có tiếp hắn mà nói, bình tĩnh nói,“Ta nghe Disney ảnh nghiệp nhân đề cập qua, Robert - Iger cho rằng tiềm lực của ngươi không chỉ ở này.”

“Kia hoàn cấp ta đào hố,” Matthew bất mãn nói,“Chờ ta hướng bên trong nhảy.”

Helen - Hermann hỏi ngược lại,“Ngươi cho rằng một từ cơ sở bò đến Disney ảnh nghiệp liên hợp chủ tịch trên vị trí nhân, sẽ đem đối một Hollywood ngôi sao thưởng thức, mang vào đến công tác trung sao?”

Matthew sáng tỏ,“Ta hiểu được.” Hắn tiếp còn nói thêm,“Tựa như ngươi rõ ràng rất thưởng thức ta, lại cho tới bây giờ đều không biểu hiện ra ngoài như vậy.”

Helen - Hermann liếc xéo, lời gì cũng không có nói, mang theo Matthew tiếp tục đi nhận thức một ít Walt Disney cao tầng nhân vật.

Nàng nhân mạch quan hệ xác thật rất rộng, có thể cùng đại bộ phận Disney cao tầng đáp lên nói, thậm chí có thể trò chuyện vài câu đối phương đam mê.

Đương nhiên, cũng có người chủ động lại đây nhận thức Matthew, bởi Keira - Knightley đi Anh quốc quay chụp [ King Arthur ], Geoffrey - Rush không tới trường, phim chủ yếu diễn viên liền đến Matthew cùng Johnny - Depp hai.

Trong những người đến, Helen - Hermann đồng dạng nhận thức đại đa số, đứng ở Matthew mặt sau không ngừng làm các loại nhắc nhở, có nàng giúp, Matthew đêm nay xã giao vừa khéo léo lại thoải mái.

Thừa dịp chung quanh không ai, Matthew cảm khái một câu,“Helen, không nghĩ tới ngươi nhận thức nhiều người như vậy.”

“Đây là người đại diện cơ bản chương trình học.” Helen - Hermann vẫn là rất bình thản,“Ngươi cho rằng ngươi tại cố gắng thời điểm, ta này người đại diện sẽ nhàn rỗi sao?”

Matthew bỗng nhiên thấy được một quen thuộc bóng người, nói,“Hắn như thế nào đến?”

Helen - Hermann theo hắn ánh mắt xem qua,“Nicolas Cage a, ta nhớ rõ là Jerry - Bruckheimer mời hắn.”

“Jerry - Bruckheimer mời hắn?” Matthew nháy mắt nghĩ tới [ National Treasure ].

Tuy rằng Jerry - Bruckheimer mang theo [ King Arthur ] kịch tổ đi Anh quốc quay chụp, không thể tới tham gia này tiệc rượu, nhưng mời Nicolas Cage là cái gì ý tứ?

Chẳng lẽ muốn khiến hắn tiếp tục ra nhậm [ National Treasure ] nam chính?

Bất quá, căn cứ Helen - Hermann được đến chuẩn xác tin tức, Jerry - Bruckheimer chuẩn bị tạo ra này bộ phim hành động, nhằm vào là thanh thiếu niên người xem, nghe nói nam nữ nhân vật chính thiết lập đều sẽ tuổi trẻ hóa, lấy càng thêm phù hợp các thanh thiếu niên khẩu vị.

Đương nhiên này mấy cũng làm không được chuẩn, này hạng mục dùng biến đổi bất ngờ đều không đủ để hình dung, kịch bản sáng tác đều vượt qua nửa năm , mấy lần dịch bản thảo, không ngừng cải biến, đến hiện tại đừng nói hoàn thành kịch bản , liên sơ thảo cũng không có, còn như vậy đi xuống, đầu năm sau cũng không nhất định có thể quay chụp.

Matthew cùng Helen - Hermann tuy rằng không có buông tay, nhưng cũng sẽ không tại đây trên một thân cây treo cổ, cũng tại căn cứ lịch phát hành chân tuyển mặt khác thích hợp hạng mục cùng nhân vật.

[ National Treasure ] này hạng mục kéo được thời gian quá dài , thêm kịch bản viết xong phủ định, phủ định lại viết, lại viết lại phủ định, rất dễ dàng cho người một ít không ổn ám chỉ, dựa theo Helen - Hermann thuyết pháp, Hollywood loại hình này hạng mục, cuối cùng phần lớn biến thành ăn hành hóa.

Matthew chỉ nhớ rõ từng Nicolas Cage diễn viên chính bộ điện ảnh này có tục tập, đệ nhất bộ khẳng định là thành công , nhưng hắn chỉ là xem đạo bản bỏng điện ảnh giết thời gian cái loại này nhân, chưa bao giờ đi lý giải một bộ điện ảnh phía sau màn, ai biết khi đó có phải hay không cũng giống như bây giờ.

Lại nói, diễn này mấy bộ phim, hắn cũng thấy rõ ràng , cái gọi là quan phương phía sau màn ngoài lề độ tin cậy hữu hạn, kia vài tranh thủ nhãn cầu lý do thoái thác, nếu tất cả đều là thật , USA sớm liền bị các Hắc thúc thúc chiếm lĩnh .

Nếu hạng mục khởi xướng nhân không phải Jerry - Bruckheimer, đừng nói là Helen - Hermann , Matthew chính mình liền sẽ rút lui có trật tự.

Hắn tạm thời tinh lực đều đặt ở [ Dawn of the Dead ] chuẩn bị mặt trên, [ National Treasure ] có Helen - Hermann chú ý, cụ thể tình huống vẫn là đợi kịch tạo thành lập sau lại nói.

Walt Disney vẫn ở lên kế hoạch vốn lớn nuốt vào Pixar phòng công tác, không có khả năng hướng này hạng mục rót vào quá nhiều tài chính, hạng mục khuyết thiếu tài chính chỉ có thể tạm thời lượng , mà điện ảnh hạng mục càng là lượng càng không dễ dàng dung tư, lúc này cấp đầu tư giả một loại thật không tốt ám chỉ.

Tóm lại, đủ loại tình huống tổng hợp cùng một chỗ, tạo thành [ National Treasure ] hiện tại không lên cũng không xuống tình huống.

Matthew thậm chí cảm giác, Disney ảnh nghiệp xoá này hạng mục cũng không phải không có khả năng.

Làm phim ở đây hai đại nhân vật chính chi nhất, Matthew xã giao rất nhiều, cùng Helen - Hermann nói không vài câu, lại bận việc vài ngày, thẳng đến tiệc rượu tiến hành đến phần sau, mới dần dần nhàn xuống dưới.

Đồng dạng rảnh rỗi Johnny - Depp tìm lại đây.

“Gần nhất bề bộn nhiều việc?” Johnny - Depp hỏi,“Có hai tuần không có tới tìm ta uống rượu .”

Matthew có chút bất đắc dĩ nói,“Đây không phải đang vì [ Dawn of the Dead ] làm chuẩn bị sao.”

Johnny - Depp vẫn là cái loại này kỳ lạ làm việc phong cách, nói chuyện khiêu dược tính rất mạnh, đột nhiên hỏi,“Ngươi cùng Keira kết thúc, không tâm tình buồn bực?”

“Có cái gì buồn bực ?” Matthew ngược lại là cảm giác kỳ quái,“Ngươi cũng không phải không biết, đây đều là giả .”

Johnny - Depp nhún nhún vai,“Muốn hay không ta cho ngươi giới thiệu xinh đẹp bạn gái? Có người nhu cầu cấp bách muốn một đoạn tân cảm tình từ Địa Ngục bên trong thoát khỏi đi ra.”

“Ngươi cảm giác ta khuyết thiếu nữ bạn sao?” Matthew liên tiếp hỏi ngược lại,“Ngươi cảm giác ta là thích hợp nhân tuyển sao?”

Johnny - Depp lui ra phía sau một bước, lên lên xuống xuống, tỉ mỉ đánh giá Matthew một phen, giống như lần đầu tiên nhận thức hắn, cuối cùng lắc lắc đầu, nói,“Ngươi không thích hợp, ngươi theo ta như vậy, đều là gặp một thích một khốn kiếp.”

Matthew bất mãn,“Uy uy uy, ngươi mắng ngươi chính mình đừng nhấc lên ta a !”

Johnny - Depp mặc kệ hắn, nhìn nhìn đồng hồ,“Cũng kém không nhiều , không bằng chúng ta đi trước, đi quán bar?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 254: Tù Đồ

Black Mamba tửu ba thật dài quầy bar bên cạnh, Matthew bưng lên một ly rượu Cocktail, uống một ngụm nhỏ, cảm giác chua chua ngọt ngọt , lại biết đây là biểu tượng, này tỉ mỉ điều chế rượu Cocktail, hậu kính phi thường lớn, lấy hắn coi như không sai tửu lượng, mấy chén đổ vào trong bụng, phỏng chừng rất nhanh liền sẽ nằm sấp xuống.

Phanh --

Bên cạnh vang lên chén rượu dừng ở quầy bar bên trên thanh âm, Matthew quay đầu đi, Charlize - Theron đã xử lý một ly giống nhau rượu Cocktail, đúng không đài bên kia Johnny - Depp nói,“Depp, lại đến một ly.”

Matthew cùng Johnny - Depp trước tiên rời đi tiệc rượu, đi đến Black Mamba uống rượu, sau đó gặp một mình ngồi ở quầy bar vừa uống rượu Charlize - Theron, song phương đều nhận thức, ghé vào cùng nhau.

Johnny - Depp không có nhiều lời, lại cấp Charlize - Theron đến một ly tự tay điều chế rượu Cocktail.

Charlize - Theron bưng lên đến, ngửa đầu tưới trong miệng, lại móc ra thuốc lá cùng bật lửa, điểm lên một điếu thuốc, tiếp đem thuốc lá cùng bật lửa hướng Matthew ý bảo dưới.

Matthew lắc đầu, Charlize - Theron phun ra một vòng khói, nói,“Thiếu chút nữa quên, ngươi không hút thuốc.”

Bọn họ ở trong này uống qua vài lần rượu, bao nhiêu có điểm lý giải.

Charlize - Theron đối Johnny - Depp vẫy vẫy tay,“Depp, lại đến một ly a !”

“Miễn phí rượu có phải hay không đặc biệt hảo uống?” Johnny - Depp biên nói thầm, biên cấp Charlize - Theron lại đổ một ly,“Ta còn là rất hiếu khách .”

Matthew chỉ chỉ hắn,“Chẳng lẽ ngươi không chào đón Sally đến?”

Johnny - Depp chỉnh chỉnh thần sắc,“Đương nhiên hoan nghênh ! ta là không chào đón ngươi.”

Nói là nói như vậy, thực ra Matthew rất rõ ràng, Johnny - Depp gã này hiếu khách hào phóng, giống bọn họ những người này đến tửu ba uống rượu, hướng đến đều là hắn mời khách.

Bên cạnh truyền đến nồng đậm mùi khói, Matthew quay đầu nhìn nhìn, Charlize - Theron cảm xúc rõ ràng không thế nào hảo, trên thực tế trừ muốn rượu, nàng cơ bản liền không nói chuyện qua.

“Làm sao?” Matthew chủ động mở miệng nói,“Có phiền lòng sự?”

Charlize - Theron nhìn hắn một cái, gật gật đầu,“Phiền não sự nhiều lắm.”

Matthew đánh giá nàng một phen, nói,“Ngươi dáng người đã cơ bản khôi phục a, hẳn là không phải vì này đi?”

Lần trước hắn nhìn thấy Charlize - Theron khi, nàng đang tại vi quay chụp phim mới làm chuẩn bị, cả người béo vài vòng, hiện tại cơ hồ khôi phục đến ban sơ thấy nàng khi bộ dáng.

Charlize - Theron nhún vai,“Nữ nhân phiền não, với ngươi nói ngươi cũng sẽ không minh bạch.”

Matthew thấy nàng không muốn nhiều lời, cũng liền không lại nhiều hỏi, chung quy hai người chỉ là uống qua vài lần rượu mà thôi.

Tửu ba đại môn lúc này từ bên ngoài mở ra, một thoạt nhìn rất anh tuấn nam nhân đi đến, ánh mắt tại quán rượu bên trong tuần tra một vòng, sau đó dừng ở Charlize - Theron trên người, rất nhanh hướng tới quầy bar bên này đi tới.

Này nam nhân càng chạy càng gần, Matthew nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện hắn gắt gao nhìn chằm chằm Charlize - Theron, nhắc nhở nói,“Sally, giống như có người lại đây tìm ngươi.”

Charlize - Theron quay đầu lại, nhìn về phía anh tuấn nam nhân bên kia.

Matthew đột nhiên phát hiện, nguyên bản bình tĩnh thậm chí có điểm băng lãnh Charlize - Theron, trên mặt nhiều một tia hoảng loạn.

Cái kia nam nhân đi tới, hai lời chưa nói, cầm chặt Charlize - Theron cánh tay, âm u nói,“Ta nói qua lời chẳng lẽ ngươi không có nghe hiểu? Ta còn là của ngươi bạn trai sao?”

Khi nói chuyện, hắn xả Charlize - Theron hướng tửu ba cửa đi, Charlize - Theron tựa hồ đã làm sai chuyện như vậy, thấp giọng nói,“Xin lỗi, ta chỉ là lại đây uống chén rượu !”

“Chẳng lẽ trong nhà không có rượu khiến ngươi uống?” Cái kia nam nhân thanh âm đột nhiên cất cao,“Ngươi cố tình muốn tới loại địa phương này !”

Matthew đứng lên nhìn về phía bên kia, từ hai người đối thoại gian phán đoán, này nam nhân hẳn là nàng bạn trai.

Johnny - Depp nhiễu ra quầy bar, đi tới, đối với bên kia nói,“Stuart Townsend, ta loại địa phương này làm sao? Sally còn không có thể đến nàng bằng hữu quán rượu bên trong đến uống rượu ?”

Này gọi là Stuart Townsend nam nhân căn bản không thèm nhìn Johnny - Depp, kéo Charlize - Theron liền đi ra ngoài, Johnny - Depp có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn là theo đi lên, Matthew nghĩ nghĩ, cũng đi qua.

Phía trước Stuart Townsend cùng Charlize - Theron dẫn đầu ra tửu ba, Matthew cùng Johnny - Depp cũng theo đi ra ngoài.

“Đây là có chuyện gì?” Matthew có chút làm không rõ trạng huống.

Johnny - Depp đơn giản giải thích nói,“Này nam nhân tâm lý có chút vấn đề, đối Charlize - Theron không phải rất tốt.”

Hai người ra tửu ba, nhìn thấy Stuart Townsend cùng Charlize - Theron lên một chiếc ô tô, xe không có lập tức phát động rời đi, Matthew đứng ở tửu ba cửa, từ này góc độ xem qua, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trên xe hai người tựa hồ còn khởi trong lời nói xung đột.

Nhưng khiến Matthew không nghĩ tới là, Stuart Townsend thế nhưng nâng tay đánh Charlize - Theron một bàn tay !

Bởi cách một đoạn cự ly, Matthew cùng Depp chỉ có thể nhìn kia chiếc ô tô theo sau phát động rời đi.

Matthew nhíu mày,“Tại sao có thể như vậy?”

Charlize - Theron cho hắn cảm giác, thủy chung đều là kiên cường độc lập nữ tính, bản thân còn có được cường đại khí tràng, hiện tại xem ra này mấy cũng đều là hậu thiên tạo ra đóng gói.

Johnny - Depp thẳng lắc đầu,“Sally hiện tại là một vây ở tình yêu trong nhà giam tù đồ a.”

Loại sự tình này, ngoại nhân cũng không hảo nói cái gì, Matthew cùng Depp nhìn kia chiếc ô tô biến mất không thấy, quay trở về tửu ba, bất quá hai người cũng không có uống rượu tính chất, hàn huyên một hồi, trước sau ly khai tửu ba.

Theo sau trong vài ngày, Matthew lại khôi phục phía trước có quy luật sinh hoạt, càng nhiều tinh lực đặt ở vi [ Dawn of the Dead ] làm chuẩn bị mặt trên, mặt khác cũng chú ý một chút Charlize - Theron động thái, vô luận là mạng internet bên trên, vẫn là bát quái tiểu báo đưa tin trung, cũng không có nhìn thấy Charlize - Theron cùng bạn trai chia tay tin tức, ngược lại tại tmz mới nhất tuyên bố một ít hằng ngày thức loại nhỏ bát quái tin tức trung, nhìn thấy Charlize - Theron cùng Stuart Townsend cùng đi Âu Châu nghỉ phép.

Nhìn thấy như vậy tin tức, hắn cũng chỉ có thể thầm than, mỗi người đều có chính mình cách sống.

Matthew cùng Depp thông điện thoại thời điểm, cũng cùng hắn trao đổi qua chuyện này, dùng Depp thuyết pháp, Stuart Townsend lại tại hoa Charlize - Theron tiền, cấp Charlize - Theron quán thuốc mê.

Johnny - Depp nhắc tới, hắn cùng Keanu - Reeves thực ra không chỉ một lần nhắc nhở qua Charlize - Theron, nhưng rơi vào tình yêu nhà giam nữ nhân căn bản không nghe vào này mấy, huống hồ bọn họ cùng Charlize - Theron chỉ là bằng hữu, cũng không khả năng nói quá nhiều.

Dù sao nghe qua Johnny - Depp miêu tả, Matthew đối Stewart - Thomson lưu lại phi thường không tốt ấn tượng, dùng từng mà nói đến hình dung, người này có điểm như là ăn nhuyễn cơm.

Bất quá, hắn cũng chính là ngẫm lại, chung quy luận cùng cùng Charlize - Theron giao tình, hắn xa xa so ra kém Johnny - Depp cùng Keanu - Reeves.

Matthew đang vì nhân vật làm chuẩn bị,[ Dawn of the Dead ] kịch tổ bên kia, cũng có tin tức mới truyền lại đây, Sean - Daniel cùng Zack Snyder xác định phim nữ chính, cũng chính là Matthew trong miệng vai diễn nặng nhất nữ phụ.

“Kịch tổ lựa chọn James - Cameron giám chế [ Dark Angel ] nữ chính Jessica - Alba làm nhân vật này diễn viên.”

Nghe được Helen - Hermann mà nói, Matthew bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện,“Ta tại Staples trung tâm gặp qua này Jessica - Alba, nàng màu da...... Sean không ngại sao?”

“Jessica - Alba chỉ là Latin duệ.” Helen - Hermann hiển nhiên cũng chú ý qua phương diện này tình huống,“Ngươi quên, Sean chỉ là đối Phi Châu duệ có thành kiến.”

Matthew gật đầu,“Là hình dáng này a.”

Helen - Hermann khoát tay,“Nữ chính là ai không quan trọng, chỉ là khởi một bình hoa tác dụng, này bộ phim hoàn toàn lấy ngươi làm chủ.”

“Ta biết.” Matthew gần nhất lại cùng Zack Snyder trò chuyện qua vài lần, vừa đến là phim quay chụp làm chuẩn bị, thứ hai tự nhiên là kéo gần hai nhân gian quan hệ,“Zach giống như đối với động tác hí cùng phim hình ảnh có chút độc đáo giải thích, bất quá đại bộ phận đều khiến Sean phủ quyết .”

Helen - Hermann hảo kỳ nhìn về phía Matthew,“Zack Snyder giống như với ngươi không gì là không nói a?”

Matthew thuận miệng xả nói,“Chúng ta đối với điện ảnh có rất nhiều giống nhau giải thích.”

Helen - Hermann cười nhạt,“Ngươi? Ngươi sẽ có cái gì giải thích?”

“Đừng xem nhẹ nhân hảo không hảo?” Matthew tựa hồ thật sự rất có độc đáo giải thích như vậy, nói,“Ta cùng hắn đều cho rằng, phim hình ảnh có thể sử dụng một loại giống như tranh sơn dầu bàn dày đặc sắc thái, động tác màn ảnh có thể dùng cao tốc chậm kính phương thức tiến hành quay chụp, đem mỗi một động tác chi tiết cùng mỗi một tia tiêu ra máu tươi, bày ra cấp người xem xem.”

Helen - Hermann nhìn Matthew liếc nhìn, nói,“Sean sẽ không đồng ý .”

“Đúng vậy, Sean là tương đối bảo thủ người sản xuất.” Matthew lăn lộn này vài năm sau, đã nhìn xem rất rõ ràng, bảo thủ đối với Hollywood thương nghiệp điện ảnh đến nói luôn luôn đều không là nghĩa xấu, sang tân mới là công ty sản xuất phim không thích ,“Cho nên, Zack Snyder chỉ biết thích hợp dùng tới một điểm, này bộ phim rốt cuộc như thế nào chế tác, quyền phát ngôn nắm tại Sean trong tay.”

Làm một tân chuyển vào điện ảnh nghề quảng cáo đạo diễn, đừng nói là Sean - Daniel này người sản xuất, liền tính Matthew này nam chính, từ thù lao đến kịch tổ địa vị, đều xa tại Zack Snyder bên trên.

Đầu tư mức một khi tương đối lớn, tân nhân đạo diễn cho dù là tuyệt thế thiên tài, tại Hollywood trong hoàn cảnh này, căn bản không có khả năng lấy đến bao nhiêu quyền lực.

Trên cơ bản đều là trường quay quay chụp tổng chỉ huy.

May mà Zack Snyder cứ việc không có hậu kỳ cắt nối biên tập quyền, lại cũng không có hoàn đều bị bài trừ tại hậu kì chế tác ngoài, vẫn là sẽ tham dự hậu kỳ cắt nối biên tập , bất quá quyền lực chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không.

Mặt sau hai ngày bên trong,[ Dawn of the Dead ] kịch tổ nhanh chóng gõ định còn lại diễn viên, trừ Matthew cùng đã thông qua thử vai Alexandra - Daddario ngoài, Helen - Hermann Thiên Sứ trù tính công ty, còn có đại lượng phổ thông diễn viên tiến vào kịch tổ, biểu diễn một ít tiểu vai phụ cùng trọng yếu tang thi linh tinh nhân vật.

Cuối tháng phía trước, Matthew cũng đi đến kịch tổ đưa tin, đi theo kịch tổ cùng nhau đi Toronto quay chụp.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 255: Cứu Người A

“Ngươi bận rộn một ngày sau, ngăn cản không được uể oải, rơi vào ngủ say.”

Toronto đại học phụ cận một nhà loại nhỏ nhà sản xuất studio trung, Zack Snyder treo tai nghe, đứng ở bố trí thành cảnh cục nơi sân trung, đối Matthew nói hí,“Đẳng tỉnh lại sau, toàn bộ thế giới đều thay đổi, cảnh cục không lại ồn ào náo động, mà là quỷ dị im lặng, sau đó quỷ dị gặp được tập kích, hợp tác chết mất biến thành tang thi, ngươi cảm giác không đúng, cẩn thận dè chừng tra xét......”

Matthew thượng bản thân bộ bó sát người màu đen T-shirt cảnh sát, nửa người dưới mặc màu đen cảnh sát chuyên dụng khố, đối Zack Snyder gật gật đầu.

Zack Snyder xoay người, ngồi xổm một trang dung phi thường khủng bố nữ hài trước mặt, bắt đầu thuyết minh nàng vai diễn, so với Matthew như vậy trưởng thành diễn viên, nhi đồng diễn viên mới là đạo diễn chân chính đau đầu địa phương.

Từng cái đạo diễn quay chụp khi đều có chính mình thói quen cùng yêu cầu, Zack Snyder cùng Matthew phía trước hợp tác đạo diễn rõ ràng bất đồng, hắn cấm chỉ diễn viên tại quay chụp phía trước tiến hành tập luyện, càng thêm theo đuổi diễn viên hiện trường biểu diễn khi đột nhiên va chạm ra cái loại này kỳ diệu hỏa hoa, như vậy cũng phù hợp một đám người không quen, bởi vì tai nạn hội tụ cùng một chỗ thiết lập.

Cho nên, tại chuẩn bị kỳ trung, kịch tổ không có chuyên môn an bài diễn viên gặp mặt, cũng không có khiến bất cứ diễn viên tiến hành qua trước đó tập luyện.

Đương nhiên, một ít tại quay chụp trung muốn sử dụng súng ống nhân vật, diễn viên khẳng định muốn tiến hành thích hợp huấn luyện cùng cơ bản súng ống tri thức học tập.

Người khác thế nào, Matthew cũng không phải rất rõ ràng, dù sao hắn đến Toronto phía trước, chưa cùng bất cứ diễn viên đối hí.

Kịch tổ lần này quay chụp , toàn bộ đặt ở Toronto, này tòa Canada thành thị cũng là rất nhiều Hollywood kịch tổ thích lấy cảnh địa phương, thậm chí có “Bắc phương Hollywood” danh hiệu, trước mắt đã là toàn bộ Bắc Mĩ không thua kém Los Angeles cùng New York đệ tam đại điện ảnh chế tác căn cứ.

Đi đến Canada sau, Matthew cũng lý giải đến một vài sự tình, Universal ảnh nghiệp cùng Sean - Daniel lựa chọn tại Toronto quay chụp, cũng không chỉ là bởi nơi này có gia chuẩn bị dỡ bỏ đại hình thương trường có thể dùng cho quay chụp.

Trừ bởi vì cự ly gần, có thể làm “Vệ tinh thành” Vi Hollywood cung cấp điện ảnh chế tác phục vụ ngoài, Toronto chính phủ khai ra mê người ưu đãi chính sách mới là khiến kịch tổ lại đây quay chụp nguyên nhân chủ yếu, hắn ngẫu nhiên nghe Sean - Daniel nhắc tới, Toronto chính phủ phương diện có năng lực vì kịch tổ cung cấp tiếp cận chế tác phí tổn 10% trợ cấp.

Này không xem như nhiều nhất , căn cứ Matthew sau này chuyên môn lý giải, địa phương chính phủ đối Hollywood kịch tổ trợ cấp tối cao có thể đạt tới tổng chế tác phí tổn phí dụng 12%.

So với California cùng Los Angeles, như vậy ưu đãi chính sách, lực hấp dẫn quá lớn.

Đổi thành hắn là người sản xuất, cũng sẽ mang kịch tổ đến bên này quay chụp, mà không phải lưu lại Los Angeles.

Zack Snyder đối tiểu cô nương nói xong hí, lại dặn dò cùng đi nàng người nhà vài câu, sau đó dặn một khác danh cảnh viên trang điểm diễn viên vài câu, nhìn thấy không có mặt khác vấn đề, chuẩn bị bắt đầu quay chụp.

Kịch tổ các bộ môn đang làm cuối cùng điều chỉnh, Matthew rời đi trước màn ảnh, đi đến trên sô pha nằm xuống, nhắm mắt lại khai ngủ, tuy rằng phía trước không có tập luyện qua, nhưng toàn kịch tổ chủ yếu diễn viên trong, hắn là lấy đến kịch bản sớm nhất một, từ đầu tháng ký xuống diễn viên hợp đồng bắt đầu, liền tại Thiên Sứ trù tính công ty bên trong nghiên đọc nhân vật, tìm người hỗ trợ đối hí , nhân vật mỗi tràng hí cơ bản đều cẩn thận cân nhắc qua.

“[ Dawn of the Dead ], trận đầu, màn đầu tiên !” Trợ lý đạo diễn thanh âm lúc này truyền tới,“Hiện tại bắt đầu !”

Zack Snyder cùng nhiếp ảnh chỉ đạo phần mình khống chế một đài máy quay phim, từ không quấy nhiễu nhau hai góc độ tiến hành quay chụp, toàn bộ trường quay dị thường im lặng, bởi đạo diễn Zack Snyder chuyên môn yêu cầu qua, sở hữu công tác nhân viên ngay cả hô hấp đều phóng tới nhẹ nhất.

Matthew trên sô pha trở người, từ trong giấc ngủ tỉnh lại, đầu tiên là lười biếng duỗi eo, lại ngẩng đầu nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường, vừa muốn đứng lên, tới gần cửa vị trí nghỉ ngơi hợp tác cũng tỉnh.

Từ ngày hôm qua bắt đầu, địa phương liên tục phát sinh nhiều khởi cắn người sự kiện, tạo thành cảnh lực khẩn trương, Matthew đóng vai nam chính cùng một khác danh cảnh viên nhân vật, đều bận rộn đến rất muộn, căn bản không có rời đi cảnh cục, chuyên môn tìm phòng nghỉ ngơi.

Cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, có chút chói mắt dương quang chiếu xạ tiến vào, Matthew nheo mắt lại, tựa hồ còn tại thích ứng tia sáng, tới gần cửa diễn viên đi qua, hỏi,“Có chuyện sao, Cordel?”

Vào là tối hôm qua bọn họ hồi cảnh cục khi từ trên đường mang về đến một cùng gia nhân thất lạc nữ hài.

Matthew chớp mắt vài cái, tựa hồ thích ứng cường quang, bỗng nhiên phát hiện tiểu cô nương miệng có chút không bình thường, nhưng hắn còn chưa kịp làm cái gì, tiểu cô nương liền vừa nhảy mà lên, cắn ở hợp tác cổ họng động mạch chủ thượng.

Trước đó bố trí huyết bao dựa theo kế hoạch vỡ tan, một cỗ máu tươi lủi ra, nhuộm đỏ tuyết trắng vách tường.

Matthew nháy mắt kịp phản ứng, xông lên đi kéo xả tiểu cô nương, tiểu cô nương trong miệng cắn xé dán tại tên kia nam diễn viên trên cổ làn da huyết nhục, tên kia diễn viên che cổ ngã xuống đất, tiểu cô nương mở ra miệng máu, lại hướng tới Matthew cắn lại đây.

Tuy rằng đầy mặt mờ mịt, còn có chút hoảng loạn, nhưng Matthew kiên nghị trên khuôn mặt, còn biểu hiện ra đầy đủ trấn định, này dù sao cũng là kiến thức rộng rãi cảnh sát nhân vật, hắn bắt lấy tiểu cô nương bả vai, liền đem nàng ném đi ra ngoài.

Kịch tổ sớm liền làm tốt an toàn phòng hộ, cũng không cần lo lắng ra vấn đề.

Matthew tiếp xông qua, đóng lại cửa phòng, cửa phòng vừa đóng lại, bên ngoài liền bắt đầu mãnh liệt va chạm, cả cánh cửa đều run lên.

Không đi quản môn, Matthew quay người nhìn hợp tác, hợp tác trên cổ hô hô chảy huyết, nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, hắn nhanh chóng xả qua một cái khăn mặt, đi bao hắn cổ.

“Cứu người !” Đồng thời hắn la lớn,“Cứu người a ! nơi này có nhân cần giúp !”

Nhưng chung quanh im ắng , quỷ dị không có bất cứ đáp lại.

Matthew không ngừng được huyết, đầy mặt đều là nôn nóng, lôi xuống hợp tác trên người nhuộm đầy máu tươi bộ đàm, la lớn,“Nơi này cần giúp ! nơi này có nhân trọng thương......”

Bộ đàm trừ xẹt xẹt thanh âm, đồng dạng không có bất cứ đáp lại.

“Tạp !” Đạo diễn Zack Snyder kêu ngừng quay chụp, đối Matthew nói,“Rất không sai ! bất quá, Matthew, có chút tiểu biểu tình ngươi còn muốn càng phong phú một ít, chúng ta lại đến một lần.”

Toàn bộ kịch tổ trong, có thể nói trừ Sean - Daniel ngoài, liền tính Matthew bài lớn nhất, Zack Snyder nhiều năm cấp ngôi sao quay chụp mv, cấp siêu cấp đại phẩm bài quay chụp quảng cáo, rất hiểu phải như thế nào cùng nổi danh nhân vật câu thông, hơn nữa điện ảnh đạo diễn từ trên ý nghĩa nào đó đến nói, tất nhiên là một vị phối hợp cùng câu thông phương diện hảo thủ.

Matthew đối Zack Snyder bên kia vẫy tay, nói,“Không thành vấn đề !”

Hắn ngồi vào một bên trên sô pha, chuyên dụng hoá trang sư lập tức lại đây bổ trang, mặt khác hai danh diễn viên liền phiền toái , muốn một lần nữa thượng trang, đặc biệt là cúp tên kia cảnh sát diễn viên, muốn trước đi tắm rửa lại một lần nữa hoá trang.

Nhưng không ai có câu oán hận, dù cho tất cả mọi người biết, là Matthew biểu tình cùng cảm xúc không đến vị, mang đến này mấy phiền toái.

Đây chính là ngôi sao diễn viên cấp bậc nam chính nên có đãi ngộ.

Chỉnh chỉnh một giờ sau, quay chụp một lần nữa bắt đầu, Matthew lần này biểu hiện hơi chút hảo một điểm, Zack Snyder là quay chụp quảng cáo cùng mv xuất thân, càng chú trọng toàn bộ hình ảnh cấu thành, mà không phải diễn viên biểu diễn, xem cơ bản phù hợp yêu cầu, cũng liền hô thông qua.

Hắn vi đổi nghề điện ảnh đạo diễn chuẩn bị nhiều năm, tự nhiên biết thương nghiệp giải trí điện ảnh biểu diễn cùng văn nghệ độc lập phiến biểu diễn, tồn tại rất lớn khác biệt.

Người trước trung rất nhiều diễn viên kỹ xảo biểu diễn, lấy đến người sau bên trong, khẳng định đều là không hợp cách , nhưng người sau cái loại này chiều sâu đào móc nhân vật nội tâm biểu diễn phương thức, đồng dạng cũng không áp dụng vào thương nghiệp giải trí điện ảnh.

Cảnh này qua đi, Matthew trạng thái hơi chút hảo một điểm, hơn nữa cũng không lại có loại này ng liền muốn hao phí đại lượng thời gian một lần nữa hoá trang vai diễn, quay chụp thoáng thuận lợi một ít, tuy rằng mỗi tràng hí từng cái màn ảnh, cơ bản đều phải ng vài lần, nhưng quay chụp vừa mới bắt đầu, đây cũng là kịch tổ ma hợp bình thường tình huống.

ng cũng không nhất định là bởi vì hắn này diễn viên chính có vấn đề, này kịch tổ trừ nhiếp ảnh sư cùng nghệ thuật chỉ đạo là Zack Snyder mang người tới ngoài, mặt khác đều thuộc về lâm thời khâu, như vậy đoàn đội, dù cho chuẩn bị kỳ có đủ nhiều trao đổi, cũng cần thực địa công tác trung tiến hành ma hợp.

Một buổi sáng quay chụp, liền tại đình đình vỗ vỗ trung vượt qua, quay chụp gián đoạn nguyên nhân rất nhiều, Matthew biểu tình chỉ một không đủ phong phú chiếm được một phần ba, mặt khác phương diện nguyên nhân chiếm được mặt khác hai phần ba, tỷ như ngọn đèn không thích hợp, diễn viên tẩu vị cần điều chỉnh, máy quay phim sửa đổi cơ vị, còn có Zack Snyder lâm thời có ý tưởng khác đợi đã (vân vân).

Đến giữa trưa kết thúc công tác thời điểm, kịch tổ tổng cộng quay chụp năm điều màn ảnh, Matthew vì tránh né mãn cảnh cục tang thi, từ WC cửa sổ trung trốn ra sau, Zack Snyder tuyên bố một buổi sáng công tác kết thúc.

Vì bảo trì quay chụp liên tục tính, Matthew cũng không có tẩy trang, từ cá nhân trợ lý chỗ đó lấy di động, chuẩn bị đi phòng ăn (nhà hàng) ăn cơm, bởi phía trước tư nhân trợ lý từ chức mặc kệ , hiện tại trợ lý là kịch tổ xứng , ít nhiều có chút không có phương tiện, may mà hắn cũng không có cái gì không thể đưa ra ánh sáng bí mật, cũng không cần lo lắng đối phương nhìn thấy.

Này tới gần Toronto đại học nhà sản xuất không tính lớn, trước mắt chỉ có [ Dawn of the Dead ] một kịch tổ tại khởi công, bất quá kịch tổ sớm liền liên lạc hảo, nhà sản xuất phòng ăn (nhà hàng) sẽ phụ trách kịch tổ hằng ngày ẩm thực.

Matthew bởi trên người có trang, đặc biệt là quần áo bên trên còn dính rất giống là huyết tương sốt cà chua, không có lại gần, mà là chỉ huy trợ lý dùng khay cơm thịnh mấy thứ hắn thích đồ ăn, sau đó tìm nhất trương bàn ăn, chuẩn bị một mình dùng cơm.

Hôm nay buổi sáng quay chụp là studio trung vai diễn, buổi chiều sẽ chuyển trường đến studio ngoại một lộ thiên trường quay quay chụp, không có nữ chính vai diễn, Matthew cũng không thấy được Jessica - Alba đến trường quay.

Hắn ngồi xuống uống trước nước miếng, cầm lấy dĩa ăn, vừa mới chuẩn bị nhấm nháp một chút thoạt nhìn rất không sai khoai tây chưng thịt bò nạm, hai nữ nhân đột nhiên đi tới, ngồi ở hắn đối diện.

Matthew ngẩng đầu nhìn một cái, một là Helen - Hermann, một cái khác là buổi chiều có cảnh quay muốn quay chụp Alexandra - Daddario.

“Các ngươi có chuyện sao?” Hắn hỏi.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 256: Dựa Vào

“Ngươi ăn cơm trước.” Helen - Hermann chỉ chỉ Matthew trước mặt khay ăn,“Ăn xong chúng ta lại trò chuyện.”

Matthew cũng không khách khí, bận rộn một buổi sáng, cũng xác thật đói bụng, xiên lên một khối thịt bò nhét vào trong miệng, hương vị tựa hồ còn có thể, nuốt xuống đi sau, hỏi,“Các ngươi nếm qua sao?”

Helen - Hermann nhàn nhạt nói,“Nếm qua .”

Alexandra - Daddario đem một luồng màu nâu sẫm tóc dài thuận đến sau đầu, nói,“Chúng ta tại khách sạn ăn xong cơm trưa tới được.”

Matthew gật gật đầu, không nói gì thêm, hết sức chuyên chú hưởng dụng cơm trưa.

Alexandra - Daddario nhìn nhìn Matthew, Matthew quần áo, cổ cùng trên mặt màu đỏ vết máu, màu lam ánh mắt nhanh chóng xê dịch đến một bên, đến gần Helen - Hermann bên tai, hỏi,“Như vậy hắn cũng có thể ăn vào?”

“Này chỉ là nước đường hỗn hợp đặc chất sốt cà chua làm thành giả huyết.” Helen - Hermann ngắm Matthew liếc nhìn, cũng không cố ý hạ giọng,“Đừng nói đây là giả huyết, chính là chân huyết hắn cũng có thể nuốt trôi đi.”

Matthew đương nhiên nghe được lời này, ngẩng đầu, cố ý nói,“Thực ra này mấy đều là ngọt .”

Trên người giả huyết nhìn rất dọa người, thực ra cũng không khó ngửi, còn có cổ bắp ngô nước đường thơm ngọt khí tức.

Chừng mười phút sau, Matthew ăn xong cơm trưa, cầm lấy khăn ăn xoa xoa miệng, nhìn về phía đối diện Helen - Hermann cùng Alexandra - Daddario, nói,“Ta ăn xong, có chuyện nói đi.”

Helen - Hermann cũng không đi vòng vèo, nói thẳng,“Anna gia nhân có chuyện, lần này không có bồi nàng đến Canada, công ty tại Los Angeles bên kia có điểm đột phát trạng huống muốn xử lý, ta buổi chiều liền muốn rời đi Toronto.”

Nàng xem hướng Alexandra - Daddario,“Anna chỉ tại một kịch tổ đãi qua, khuyết thiếu phương diện này kinh nghiệm. Matthew, ngươi là nam chính, hỗ trợ chiếu cố một chút Anna.”

Matthew mắt nhìn Alexandra - Daddario, Alexandra - Daddario đối với hắn ngượng ngùng cười cười.

Alexandra - Daddario cũng không ngốc, người đại diện có chuyện rời đi, Matthew là tốt nhất dựa vào, chung quy hắn là trong kịch tổ tối đại bài diễn viên, có hắn chỗ dựa mà nói, không ai dám làm khó dễ chính mình.

Giống lần trước nàng tại [ Underworld ] kịch tổ, liền biểu diễn một rất nhỏ nhân vật, lại cho nàng lưu lại phi thường không tốt ấn tượng, đặc biệt là cùng nàng sử dụng một gian phòng hóa trang Rachel - McAdams, dứt khoát khắp nơi nhằm vào nàng.

Matthew minh bạch Helen - Hermann sau lưng ý tứ, nói,“Không thành vấn đề.”

Alexandra - Daddario là Amanda giới thiệu đến Thiên Sứ trù tính công ty bên trong đến, nàng phụ thân chức vị đối Amanda cha mẹ sự nghiệp rất có giúp, Helen - Hermann cùng Amanda lại là quan hệ vô cùng tốt biểu tỷ muội......

Đem này mấy quan hệ hơi chút sơ lý một chút, Matthew cũng liền biết Helen - Hermann vì sao như thế chiếu cố Alexandra - Daddario .

Nói trắng ra là, đây chính là một lần USA thức nghiệp quan cấu kết.

“Kia hảo.” Helen - Hermann cũng không cùng Matthew dong dài, nhìn nhìn đồng hồ, nói,“Ta này liền chuẩn bị về khách sạn thu thập hành lý, ngươi một hồi mang Anna đi trường quay.”

Matthew gật gật đầu,“Ta biết làm như thế nào.”

Helen - Hermann quay đầu nhìn về phía Alexandra - Daddario, nói,“Ta chừng một tuần liền có thể trở về, có Matthew tại, ngươi tẫn có thể an tâm.” Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Gặp được chuyện phiền toái, ngươi đúng lúc cùng Matthew nói, hắn khẳng định có thể giúp ngươi giải quyết.”

“Ta minh bạch.” Alexandra - Daddario nói.

“Ta sẽ cùng kịch tổ tương quan nhân viên chào hỏi.” Matthew là từ tầng dưới chót từng bước trèo lên đến, đương nhiên biết mặt ngoài lại hài hòa kịch tổ, cũng sẽ không không hề có phân tranh,“Làm cho bọn họ biết ngươi là bằng hữu của ta.”

Alexandra - Daddario nguyên bản có một điểm lo lắng, lập tức tiêu tán, cười đối Matthew nói,“Cám ơn ngươi a.”

Matthew cũng cười cười,“Đừng khách khí.” Hắn tùy tiện nói,“Ngươi cùng Amanda không phải hảo bằng hữu sao? Amanda bằng hữu chính là bằng hữu của ta.”

Helen - Hermann cảnh giác nhìn Matthew liếc nhìn, lại cái gì cũng không có nói, nàng đứng lên, đối hai người nói,“Ta đi, có chuyện đánh cho ta điện thoại.”

Nhìn theo Helen - Hermann rời đi, Alexandra - Daddario quay đầu đến, hỏi,“Kịch tổ bầu không khí hảo sao?”

“Ân?” Matthew hảo kỳ nhìn về phía nàng.

Alexandra - Daddario cười cười, nói,“Lần trước, liền ngươi giúp ta giới thiệu cái kia nhân vật, ta vỗ một buổi sáng liền ly khai, bất quá cái kia kịch tổ......”

Matthew hỏi,“Cái kia kịch tổ làm sao?”

“Nói như thế nào đâu.” Alexandra - Daddario suy nghĩ một hồi, mới nói,“Cảm giác giữa người với người quan hệ đều đặc biệt không được tự nhiên, nữ chính Kate - Beckinsale cùng đạo diễn cùng đầu tư nhân, còn có một nam diễn viên quan hệ đều không rõ ràng , theo ta sử dụng một gian phòng hóa trang Rachel - McAdams tựa như cả người mọc gai.”

Nàng thay may mắn giọng điệu,“May mà ta liền đợi một buổi sáng.”

“Đây là Hollywood kịch tổ vẻ bình thường.” Matthew đem ăn xong khay ăn đẩy đến một bên,“Ta đãi qua kịch tổ, trừ lần trước làm nam chính chi nhất [ Cướp biển vùng Caribbean ], mặt khác kịch tổ chuyện phiền toái đều không thiếu, có thể nói tràn ngập phân tranh.”

Alexandra - Daddario vừa vào nghề, đây là lần thứ hai biểu diễn nhân vật, đối Hollywood này giới cũng không phải rất lý giải, lúc này dựng lên lỗ tai.

Matthew tiếp tục nói,“Nam diễn viên hơi chút hảo điểm đi, bất quá cũng hảo không đến nơi nào đi, không nói khác, liền nói hiện tại này kịch tổ, muốn sử dụng diễn viên nhiều vô số cộng lại vài trăm người, có ngay mặt màn ảnh có mấy cái? Trong đó có thể có lời kịch lại có mấy cái? Chân chính có thể người xem lưu lại ấn tượng đâu? So với này mấy, muốn tiến vào kịch tổ mưu cầu một nhân vật diễn viên đâu?”

Alexandra - Daddario không nói gì, chỉ là chăm chú nghe Matthew nói.

“Khả năng có hơn một ngàn nhân, hoặc là càng nhiều.” Matthew hơi hơi nhún vai,“Ngươi muốn hướng lên trên bò, liền muốn đạp lên người khác đương bậc thang.”

“Nhưng là......” Alexandra - Daddario tựa hồ có bất đồng giải thích,“Ta lấy đến nhân vật này, cũng không cảm giác cùng người khác tranh a.”

Matthew nháy mắt không nói gì, hắn theo như lời đều là cùng loại với hắn như vậy xuất thân diễn viên, Alexandra - Daddario loại này xuất thân nhân, xa so với bọn họ càng dễ dàng xuất đầu.

“Đó là bởi vì ngươi khởi điểm liền so người khác cao.” Matthew nói.

Alexandra - Daddario nghĩ nghĩ, đại khái minh bạch hắn ý tứ,“Giống như...... Là như thế này đi.”

Nàng tuy rằng còn không đến mười tám tuổi, nhưng từ tiểu đi theo khôn khéo cha mẹ bên cạnh mưa dầm thấm đất, cũng đối với này xã hội có điều lý giải.

“Ngươi xem......” Matthew lại nêu ví dụ nói,“Ngươi lần trước thoải mái lấy đến một nhân vật, liền có nhân tại nhằm vào ngươi , phỏng chừng lần này cũng sẽ có.”

Hắn như vậy vừa nói, Alexandra - Daddario nhớ tới một sự kiện,“Đến khi trên phi cơ, liền có nhân đi tìm ta phiền toái, bất quá Helen ngăn cản đến.”

Matthew cũng không đi hỏi, nói thẳng,“Về sau lại có người tìm ngươi phiền toái, có ta ! ta là từ vô số phân tranh trung giết ra đến !” Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, cố ý nói,“Anna, tin tưởng ta ! ở trong kịch tổ này, nếu ta tưởng bully một danh diễn viên, sẽ đem bọn họ tra tấn trực tiếp rời khỏi kịch tổ.”

Lời kiểu này đương nhiên là dùng đến hống loại này thế sự chưa thông nữ hài .

Chỉ cần hắn cùng kịch tổ mấy cái chấp hành người sản xuất chào hỏi, nói Alexandra - Daddario là hắn này tuyệt đối nam chính bằng hữu, trừ phi đầu có vấn đề, bằng không không dễ dàng sẽ có người đi tìm Alexandra - Daddario phiền toái.

“Ân !” Alexandra - Daddario dùng lực gật gật đầu, không biết là có ý vẫn là vô tình, còn ưỡn ưỡn ngực,“Hiện tại Helen đi. Matthew, ta liền dựa vào ngươi .”

Nghe nói như thế, Matthew bỗng nhiên cảm giác nơi nào có điểm không đúng, lại cũng không nghĩ nhiều, nói,“Một điểm việc nhỏ, không cần khách khí.” Hắn đứng lên,“Đi thôi, chúng ta đi trường quay, ta mang ngươi nhận thức một chút đạo diễn.”

Hắn trước hướng về phòng ăn (nhà hàng) cửa đi, vừa đi vừa tự hỏi Alexandra - Daddario, nhận thức trẻ tuổi nữ hài trung, giống như nàng thuộc về tương đối nội hướng cùng trầm ổn loại hình.

Alexandra - Daddario đi theo Matthew mặt sau, sáng sủa màu lam đôi mắt nhìn nhìn hắn phía sau lưng, xác định chính mình tại trong kịch tổ, có một so Helen - Hermann còn muốn ổn thỏa dựa vào.

Nàng nhanh đi hai bước, đi ra ngoài thời điểm vượt qua Matthew, đi ở hắn bên cạnh, vẫn là kia phó nói không nhiều có vẻ có điểm trầm mặc bộ dáng.

Đi đến lộ thiên trường quay, Matthew đem Alexandra - Daddario giới thiệu cho Zack Snyder cùng vài vị chấp hành người sản xuất, nói rõ đây là chính mình bằng hữu, làm cho bọn họ nhiều nhiều chiếu cố.

Vài người này phi thường thống khoái ứng xuống dưới.

Matthew làm như vậy, không chỉ là đem Alexandra - Daddario giới thiệu cho kịch tổ vài vị nhân vật trọng yếu, hiện tại trường quay nhân rất nhiều, cũng là cho bọn họ xem , những người này nhìn thấy sau, chỉ cần đầu bình thường không tưởng cùng hắn này nam chính khởi ngay mặt xung đột , tự nhiên sẽ không không có việc gì đi trêu chọc Alexandra - Daddario.

Tại thích hợp trong phạm vi, Matthew có thể bang Helen - Hermann, cũng sẽ giúp nàng một phen, Helen - Hermann này người đại diện, đối với hắn giá trị vẫn là phi thường lớn .

Mặt sau, Alexandra - Daddario đi xe kéo hoá trang hoá trang thời điểm, Matthew cố ý khiến chính mình trợ lý bồi nàng cùng nhau qua, giống Alexandra - Daddario này đẳng cấp diễn viên, đương nhiên không có khả năng hưởng thụ đơn độc xe kéo hoá trang, có hắn trợ lý cùng quá khứ, mặt sau khẳng định sẽ thiếu một ít phiền toái.

Matthew rất rõ ràng, dù cho Alexandra - Daddario xuất thân rất tốt, nhận đến Helen - Hermann đặc thù chiếu cố, nhưng Hollywood bất cứ kịch tổ, không có một là hòa hòa khí khí, sạch sẽ thuần khiết như là Thiên Đường , một bước đăng cao nhân so với kia vài chậm rãi trèo lên người đến, càng dễ dàng nhận đến ghen tị cùng công kích.

Phương diện này, năm đó Tom - Cruise có thể nói là điển hình.

Rất nhanh, kịch tổ bắt đầu vận chuyển lên đến, Matthew phía trước không có tẩy trang, đơn giản bổ qua trang sau, quay chụp liền sẽ bắt đầu.

Hôm nay buổi chiều, sẽ chụp nhiếp một bộ phận hắn đại chiến tang thi, đồng thời gặp được Alexandra - Daddario nhân vật vai diễn, cũng là rất chấn động một màn diễn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 257: Rung Động

Một mảnh cũ nát lưới sắt, đứng sừng sững tại cảnh cục phía sau bên bờ biển, Matthew chạy lấy đà sau một nhanh chân hướng lên trên xung, tay chân cùng sử dụng phiên qua lưới sắt, từ phía trên nhảy xuống, quay đầu mắt nhìn, không có tang thi truy lại đây, thoáng thở ra nhẹ nhõm một hơi, dọc theo lưới sắt cùng bố cảnh bờ sông vượt mức đi.

Đi ra ngoài không bao nhiêu xa, nhìn thấy lưới sắt có phiến địa phương hỏng, đổ nghiêng lưới sắt trung gian, quấn quanh một căn tiếp cận dài 1 mét ống tuýp, nghĩ đến từ trong cảnh cục trốn ra, liên thương cũng không có mang, mau đi qua, nhấc lên kia căn ống tuýp, một chân đạp ở lưới sắt thượng, muốn đem ống tuýp từ quấn quanh trong rút ra.

Đại khái là đạo cụ sư làm thật chặt , lấy Matthew lớn như vậy khí lực, cũng không có rút ra, hắn đành phải hai tay cầm lấy ống tuýp một đầu, dưới chân tăng lớn khí lực, tại một trận chói tai tiếng ma sát trung, ống tuýp thành công thoát ly lưới sắt quấn quanh, đến trong tay của hắn.

Matthew thử vung vài cái, tựa hồ phi thường hài lòng, gật gật đầu, chuẩn bị lại đi về phía trước.

“Đình ! qua !”

Một đài máy quay mặt sau, đạo diễn Zack Snyder thanh âm truyền tới,“Hai vị diễn viên cùng tang thi diễn viên chuẩn bị tốt sao?”

Bên kia phó đạo diễn lập tức lớn tiếng trả lời,“Hết thảy sắp xếp !”

Zack Snyder lại ra lệnh,“Máy quay phim điều chỉnh cơ vị, chuẩn bị quay chụp tiếp theo điều.”

Matthew dựa theo phía trước Zack Snyder phân phó, vẫn đứng không có động, hai đài máy quay phim dọc theo trước đó trải sẵn thanh trượt di động, tiếp tục toàn bộ bảo trì tại hắn bên tay trái, bất quá một đài quay chụp Matthew đối diện, một khác đài phụ trách quay chụp hắn ngay mặt màn ảnh.

Theo Zack Snyder ra lệnh một tiếng, quay chụp rất nhanh lại bắt đầu.

Thủ mang theo ống tuýp, Matthew biểu hiện ra mười hai vạn phần cảnh giác, cảnh giác trung còn mang theo một tia đối với chưa biết sợ hãi cùng khẩn trương, hướng tới phía trước đi, đi đến lưới sắt chuyển biến địa phương khi, hắn bỗng nhiên dừng lại cước bộ, bởi vì đối diện truyền đến dày đặc tiếng bước chân.

Matthew đi mau vài bước, thăm dò hướng tiền phương xem, một nam một nữ đang điên cuồng hướng tới bên này chạy tới, nam là một hơn bốn mươi tuổi trung niên diễn viên, nữ tự nhiên là Alexandra - Daddario

Này hai người mặt sau, cùng một đoàn hoá trang thành tang thi lâm thời diễn viên.

Đám kia tang thi lâm thời diễn viên một đám giương nanh múa vuốt, trông như điên hổ, chạy vội.

Hai vị chính thức diễn viên tốc độ cũng không chậm, phảng phất liên ăn sữa khí lực đều dùng đi ra, hơn nữa theo này hai người càng chạy càng gần, kịch tổ đột nhiên trở nên dị thường im lặng.

Toàn bộ kịch tổ, tựa hồ tập thể sửng sốt.

Phụ trách hiện trường ghi âm ghi âm sư nhìn diễn viên chạy tới bên kia hơi hơi mở ra miệng.

Hai vị nữ hoá trang sư chậc chậc lấy làm kỳ, trong mắt thấu bắn ra một loại gọi là hâm mộ ghen tị hận cảm xúc.

“Quá lớn...... Quá lớn......” Hiện trường phụ trách đạo cụ nhân thì thào nói nhỏ,“Thật sự là quá lớn......”

Đừng nói những người này, liên Matthew đều có như vậy một khắc thất thần, xông thẳng hắn chạy tới Alexandra - Daddario, theo bôn chạy kia một mảnh cự đại thượng hạ nhảy lên, tựa hồ tùy thời đều có thể từ trong cổ áo nhảy ra, kia kỳ lạ cảnh tượng, chỉ có thể dùng rộng lớn mạnh mẽ đến hình dung.

“Đồng dạng đều là mười bảy mười tám tuổi, Keira liên a đều không đạt tới......” Matthew rất buồn bực,“Alexandra - Daddario ít nhất cũng là e đi?f cũng nói không chừng a.”

Hơn nữa này tuổi nữ hài, làm qua giải phẫu khả năng tính không lớn, hẳn là thuần thiên nhiên .

Không chỉ là Matthew, ngay cả đạo diễn Zack Snyder đều có nháy mắt kinh ngạc, Hollywood như vậy nữ diễn viên không phải không có, nhưng như vậy điên cuồng chạy lên, có khả năng sinh ra thị giác hiệu quả, thật sự rất...... Rung động !

Zack Snyder ý thức được toàn bộ trường quay bầu không khí không quá đối đầu, xả ra giọng, rống lớn nói,“Đình !”

Matthew khẽ lắc đầu, biết này một điều khẳng định muốn một lần nữa quay chụp.

Quả nhiên, Zack Snyder tiếng hô lại truyền tới,“Trở lại vị trí cũ, năm phút đồng hồ sau một lần nữa bắt đầu quay chụp !”

Theo Zack Snyder rống to, kịch tổ khôi phục bình thường, Matthew nhìn về phía trước, kia vài đóng vai tang thi lâm thời diễn viên đang tại rải rác đi về, chạy tại phía trước hai vị diễn viên, đều khom lưng đỡ chân, đại khẩu thở dốc.

Hắn trước nhìn nhìn hơn bốn mươi tuổi trung niên diễn viên, ánh mắt theo sau rơi vào Alexandra - Daddario trên người, đại khái chú ý tới có người tại xem chính mình, Alexandra - Daddario ngẩng đầu lên, cũng nhìn về Matthew bên này, nhìn thấy Matthew đang nhìn nàng, lập tức lộ ra hơi mang ngượng ngùng tươi cười.

Matthew đối với nàng nhẹ nhàng gật đầu, Alexandra - Daddario lại cười cười, xoay người cũng đi về.

Năm phút đồng hồ thời gian giây lát lướt qua, quay chụp rất nhanh một lần nữa bắt đầu.

Đạo diễn Zack Snyder ra lệnh một tiếng, Matthew lại đến đến lưới sắt khúc ngoặt, Alexandra - Daddario cùng kia danh nam diễn viên điên cuồng chạy tới, mặt sau cùng một đám so với bọn họ còn điên lâm thời diễn viên.

“Cắt màn ảnh !” Zack Snyder đối khống chế máy quay phim nhiếp ảnh trợ lý nói,“Lấy Alexandra - Daddario bộ ngực làm tiêu điểm, quay chụp đặc tả hình ảnh.”

Máy quay phim quay chụp thực khi màn ảnh biểu hiện ở trước mặt máy theo dõi màn hình bên trên, Zack Snyder cảm giác hình ảnh xác thật rất rung động, thực ra còn có thể càng thêm rung động, nếu sử dụng cao tốc chậm kính quay chụp một đoạn diễn này, đến lúc đó lấy cao tốc pha quay chậm ở trên đại màn ảnh truyền phát, hẳn là có thể chấn choáng rất nhiều người xem đi?

Đáng tiếc a đáng tiếc, Sean - Daniel không đồng ý hắn sử dụng cao tốc chậm kính quay chụp.

Đợi quay xong này bộ phim, chính mình tích lũy đến nhất định tư bản, tiếp theo bộ phim nhất định phải chọn lựa thích hợp phát huy tinh thông đề tài cùng loại hình.

Hắn nhìn thấy máy theo dõi live hình ảnh trung, Matthew đón Alexandra - Daddario hai người vọt qua, lập tức kêu ngừng quay chụp.

Tiếp muốn chụp đánh tang thi màn ảnh , phía trước hắn cùng đạo cụ tổ cùng động tác chỉ đạo cùng nhau xem Matthew diễn luyện qua, Matthew khí lực không phải bình thường lớn, trong tay lại là chân ống tuýp, nện ở lâm thời diễn viên trên đầu mà nói, một điểm đều không hảo ngoạn.

Kịch tổ từ sớm liền chuẩn bị có thể lấy giả đánh tráo giả nhân, giả nhân đầu cùng da thịt sử dụng đều là tiếp cận chân thật nhựa cây tài liệu, bên trong mãn huyết tương.

Đương nhiên, đầu tiên lên sân cùng Matthew quay chụp vẫn là hoá trang thành tang thi đặc kĩ diễn viên.

“Nhanh lên ! lại đây !”

Nhìn thấy Alexandra - Daddario hướng chính mình chạy tới, Matthew lập tức vọt qua, hắn đã nhìn ra, truy ở phía sau những người đó, cùng cảnh cục trung công kích chính mình có chút tương tự, làn da tuyết trắng, thân thể nát rữa......

“Cứu mạng a ! cứu mạng a !”

Cùng sở hữu mĩ nữ bình hoa như vậy, lúc này Alexandra - Daddario chỉ có hai nhiệm vụ, một là tiếp tục khoe khoang dáng người, hai là xả ra giọng rít the thé.

Matthew khiến qua bọn họ hai người, nghênh lên xông vào mặt trước nhất tang thi, một cước đá vào hắn trên ngực, biểu diễn tang thi tên kia lâm thời diễn viên vừa đúng ngã xuống đất, biến thành lăn hồ lô, bởi bôn chạy kéo ra năm sáu tang thi cự ly, Matthew đắc ý nhất nhất đối phó bọn họ, hắn dựa vào cường đại lực lượng liên tục đánh ngã ba tang thi.

Thứ tư tang thi lại vọt đi lên, miệng máu đối với hắn cánh tay trái cắn tới.

“A !”

Alexandra - Daddario còn tại rít the thé.

Matthew nghiêng người né tránh tang thi, ống tuýp hung hăng trừu tại tang thi trên người, tang thi lập tức ngã xuống đất.

Nhưng còn không đợi hắn đi đối phó mặt sau nhỏ yếu nhất hai nữ tang thi, bị hắn trừu nằm sấp xuống cái kia tang thi liền bò lên.

“Bọn họ là cái gì !” Matthew lớn tiếng hỏi Alexandra - Daddario hai người,“Ta đem hắn xương sườn đều đánh gãy , vì sao còn có thể bò lên !”

“A !”

Alexandra - Daddario còn tại coi trọng thực hiện chính mình bình hoa công tác.

Tên kia trung niên nam nhân nói nói,“Ta dùng thương đánh qua bọn họ, đánh không chết !”

Mấy cái tang thi tất cả đều bò lên, trong miệng chảy ra đều là màu đen gần như cô đọng máu, thêm theo sau chạy tới hai nữ tang thi, Matthew bị vây quanh lên.

“Đình !” Zack Snyder la lớn,“Đổi giả nhân !”

Trợ lý rất nhanh lấy đến bình nước, Matthew cắn ống hút, uống hai ngụm lớn, nhìn thấy Alexandra - Daddario ngực cao thấp phập phồng, tựa hồ không quá dễ chịu, đối trợ lý nói,“Cấp Anna lấy bình nước.”

Rất nhanh, trợ lý liền đem một lọ nước đưa đến Alexandra - Daddario trước mặt, nói,“Matthew khiến ta đưa cho ngươi.”

Alexandra - Daddario vặn mở bình nước, rút ra bên cạnh ống hút nhét vào bình nước trong, liên tục uống hai ngụm, cảm giác dễ chịu một ít, quay đầu nhìn về phía Matthew bên kia, gặp Matthew đang xem chính mình, đối với hắn bên kia cười gật gật đầu.

Kịch tổ nhanh chóng bố trí hảo giả nhân, Alexandra - Daddario đem thủy giao trả cho trợ lý, liên tục điều chỉnh hô hấp, rít the thé cũng là việc tốn sức a.

Quay chụp một lần nữa bắt đầu, Matthew hồi phục ống tuýp, lấy các loại phương thức đập vỡ sáu giả nhân đầu, trường quay óc vỡ toang, máu tươi bay ngang, thảm không đành nhìn.

Matthew trên mặt cùng quần áo bên trên, cũng bắn lên một ít vết máu linh tinh gì đó.

Này tuyệt đối là một hồi trọng khẩu vị hí.

Matthew cũng biết, đây chính là phim zombie bán điểm chi nhất, bạo lực cùng huyết tinh vốn chính là thương nghiệp điện ảnh, đặc biệt là r cấp phiến, trọng yếu nhất tạo thành bộ phận.

Theo sau, kịch tổ tiến vào ngắn ngủi nghỉ ngơi giai đoạn, Matthew ngồi ở lâm thời nơi nghỉ ngơi trên ghế, Alexandra - Daddario chuyển đến một cái ghế, ngồi ở hắn bên cạnh.

Hai người thuận miệng hàn huyên vài câu, Alexandra - Daddario đột nhiên hỏi,“Vừa có phải hay không ta ra trạng huống? Nhiều người như vậy đều nhìn chằm chằm ta xem.”

Matthew quay đầu nhìn nàng một cái, có cổ muốn hỏi một chút nàng là ăn cái gì lớn lên xúc động, bất quá vẫn là nhịn xuống, từ bên cạnh nhắc nhở nói,“Kịch tổ đại bộ phận đều là nam nhân, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm ngươi xem, có thể vì cái gì?”

Alexandra - Daddario lập tức minh bạch lại đây, ngược lại là tuyệt không khó xử,“Nguyên lai là như vậy a.”

“Đúng, Matthew.” Nàng bỗng nhiên chuyển đề tài,“Ta chỉ có nhân vật kịch bản, không nhìn qua hoàn chỉnh bản kịch bản, ngươi xem qua sao?”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Xem qua a.”

Alexandra - Daddario hỏi,“Nữ chính vai diễn trọng sao?”

“Không nặng.” Matthew chậm rãi lắc đầu,“Không thể nói là nữ chính, nhiều nhất cũng chính là nữ phụ. Jessica - Alba vai diễn, cũng không tính rất nhiều.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 258: Sở Trường Tuyệt Kỹ

Studio trung quay chụp chỉ dùng không đến nửa tháng, kịch tổ liền chuyển dời đến Toronto ngoại ô một tiểu trấn trung tâm thương mại chụp, này gia sắp dỡ bỏ trung tâm thương mại có hai tầng, chung quanh còn có rộng lớn ngã tư đường hòa bình thản quảng trường, bên trong bộ phận Thương gia hàng tạm thời còn không có chở đi, cũng đồng ý kịch tổ mượn, phi thường thích hợp quay chụp.

Kịch tổ thậm chí ngay cả xe kéo hoá trang đều không dùng chuẩn bị, trung tâm thương mại tầng một mấy nhà đồ trang điểm chuyên mại trong tiệm, đều có hoàn thiện công trình, bởi không gian đầy đủ rộng mở, Matthew cũng không có yêu cầu đơn độc một gian, cùng mặt khác vài vị chủ yếu diễn viên, cộng đồng chờ ở một gian hoá trang đồ dùng chuyên mại trong tiệm.

Dù sao liền bốn năm diễn viên sử dụng, hắn lại là nam chính, hơn nữa chuyên môn trong tiệm có độc lập nam nữ phòng thay quần áo.

“Hải, Matthew.”

Diện mạo điềm mĩ Jessica - Alba vừa đuổi tới bên này, liền tới đây cùng Matthew chào hỏi,“Không nghĩ tới chúng ta sẽ tại cùng một kịch tổ công tác.”

Matthew cũng có chút khách khí nói,“Ngươi hảo, Jesse.” Hắn lại hỏi,“Gần nhất có đi Staples trung tâm xem cầu sao?”

“Thường xuyên đi a, ta là Los Angeles Lakers đội fan bóng đá.” Jessica - Alba cười rộ lên đặc biệt ngọt ngào,“Chính là vẫn không có nhìn thấy ngươi.”

“Gần nhất có điểm bận rộn.” Matthew nghĩ nghĩ, ăn ngay nói thật,“Ngồi ở chỗ kia, lại xem không hiểu cầu, rất xấu hổ.”

Thực ra nhất chủ yếu nguyên nhân là cùng Keira - Knightley chia tay sau, hắn không cần đi Staples ngôi sao tụ tập khu cọ nhiệt độ .

Jessica - Alba đề nghị,“Chờ lần sau chúng ta cùng đi, ta có thể làm cho ngươi hiện trường thuyết minh.”

Matthew gật gật đầu,“Hảo a.”

Đổi hoàn hí phục Alexandra - Daddario lúc này từ trong phòng thay quần áo đi ra, đi đến Matthew bên cạnh, màu lam ánh mắt hảo kỳ nhìn về phía Jessica - Alba, đây là phim vai diễn duy nhất so nàng trọng nữ tính nhân vật.

Matthew chú ý tới Alexandra - Daddario lại đây, giới thiệu nói,“Jesse, đây là Alexandra - Daddario.” Tiếp lại cấp Alexandra - Daddario giới thiệu,“Anna, đây là Jessica - Alba.”

“Ngươi hảo.” Alexandra - Daddario tựa hồ thật nội hướng, chỉ là đối Jessica - Alba gật gật đầu.

Jessica - Alba thì có vẻ dương quang sáng sủa, đầy mặt đều là ngọt có thể chán chết người tươi cười,“Ngươi hảo.”

Alexandra - Daddario chỉ chỉ Jessica - Alba ngăn trở ghế dựa, nói,“Đây là của ta hoá trang vị, có thể nhượng một chút sao?”

“A, xin lỗi......” Jessica - Alba vẫn là đầy mặt cười ngọt ngào, nhanh chóng đi ra,“Phi thường xin lỗi.”

Alexandra - Daddario không nói gì, đi qua kéo ra ghế dựa ngồi xuống, Jessica - Alba lại cùng Matthew nói một câu, hướng bên kia chính mình hoá trang vị đi, nàng xoay người, trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, trong cổ họng đổ một câu lấy “b” Vi mở đầu mà nói.

Hóa trang xong, vài vị diễn viên tại trợ lý đạo diễn dẫn dắt dưới, đi tới trung tâm thương mại một chỗ cửa hông bên ngoài, kịch tổ đã chuẩn bị không sai biệt lắm , Zack Snyder bận rộn xong đỉnh đầu công tác, lại đây đơn giản giải thích một chút, quay chụp lập tức bắt đầu.

Siêu thị cửa hông đóng lại, Matthew cùng Alexandra - Daddario tại siêu thị bên trong, một vị mắc Steadicam thiết bị nhiếp ảnh sư phụ trách quay chụp.

“Ta đếm tới ba, sau đó mở cửa !” Matthew hai tay nắm thương, đối Alexandra - Daddario nói,“Ta đi ra ngoài cứu người, ngươi thủ tại chỗ này, nếu tình huống không ổn, liền đóng cửa lại, không cần phải xen vào ta !”

Alexandra - Daddario cố gắng làm ra hoảng loạn biểu tình,“Đừng mở cửa ! mở cửa chúng ta đều sẽ chết !”

Matthew đầy mặt kiên định, trên thực tế hắn không cần làm quá nhiều biểu tình, bởi vì hắn bình thường cho người ta chính là loại cảm giác này, nam chính nhân thiết bản thân chính là căn cứ hắn đặc điểm đến thiết kế , đây cũng là hắn diễn lên không tính rất cố sức trọng yếu nguyên nhân.

Này bộ phim trung động tác hí, so với [ Cướp biển vùng Caribbean ] ít hơn rất nhiều, đối Matthew đến nói, này nam chính cũng so Will - Turner khó khăn.

Cho nên, quay chụp trung trừ động tác hí, hắn vai diễn rất ít một lần liền qua,ng cơ bản xem như vẻ bình thường.

Một cảnh này cũng không ngoại lệ, huống hồ bên cạnh đứng một kỹ xảo biểu diễn còn xa không bằng hắn Alexandra - Daddario.

Rất nhanh, ngoài cửa đạo diễn Zack Snyder liền bởi vì Alexandra - Daddario kinh hoảng biểu tình không đến vị hô đình, đơn giản điều chỉnh sau, quay chụp một lần nữa bắt đầu, sau đó Matthew lại phạm sai lầm.

Vỗ vỗ đình ngừng năm lần, một hồi đơn giản mở cửa hí mới tính hoàn thành.

Kế tiếp quay chụp lại xuất hiện ngoài ý muốn.

“Bên này ! hướng bên này chạy !”

Ngoài cửa trên con đường nhỏ, Matthew hướng về phía Jessica - Alba dẫn dắt một đám già yếu bệnh tật rống to,“Nhanh lên đến bên này !”

Hắn hai tay nắm thương, ngắm chuẩn truy tại già yếu bệnh tật mặt sau một tang thi lâm thời diễn viên, khấu động cò súng, họng súng thoát ra khói thuốc súng, tên kia lâm thời diễn viên trên đầu lập tức tạc lên huyết vụ.

Matthew mặt sau, máy quay phim màn ảnh chuyển hướng nhất chúng chạy vội mà đến già yếu bệnh tật, bởi bốn năm diễn viên đều tại vong mệnh chạy như điên, trong đó vai diễn nặng nhất Jessica - Alba cũng không dễ khiến người khác chú ý.

Jessica - Alba dáng người tuy rằng không sai, nhưng xa không có Alexandra - Daddario tiền vốn hùng hậu, thêm hí phục là màu lam rộng rãi hộ sĩ cấp cứu phục, tự nhiên cũng không giống người sau như vậy trảo màn ảnh, hơn nữa Zack Snyder sử dụng là toàn cảnh quay chụp, nàng tại nhất chúng bôn chạy diễn viên trong ngược lại có vẻ rất phổ thông, thậm chí còn không có không có bị Matthew bạo đầu tang thi hấp dẫn nhân.

“Đình !” Zack Snyder kêu ngừng quay chụp, cảm giác màn ảnh khuyết thiếu điểm xuyết, đối chạy tới nhất chúng diễn viên lớn tiếng nói,“Trở về trở lại một lần !“

Hắn quay đầu, lại đối Matthew hô,“Ngươi về cửa !” Tiếp, đề cao thanh âm,“Anna ! Anna !”

Alexandra - Daddario mặc màu trắng thấp ngực bó sát người may ô từ trong cửa đi ra.

Zack Snyder đối với nàng nói,“Ngươi từ trong cửa đi ra, tiếp tục kinh hoảng, nhưng không cần rít the thé.”

“Ân.” Alexandra - Daddario gật đầu.

Matthew lui về cạnh cửa, này cùng kịch bản không phù hợp, nhưng đạo diễn lâm trường điều chỉnh quay chụp là rất bình thường sự tình.

Alexandra - Daddario cọ đến Matthew bên cạnh, hỏi,“Đây là muốn gia tăng của ta vai diễn sao?”

“Hẳn là.” Matthew nhìn Zack Snyder liếc nhìn, thấp giọng nói,“Phỏng chừng đạo diễn muốn cho này cảnh tượng có càng nhiều điểm xuyết.”

Alexandra - Daddario đối Matthew cười cười.

Bên kia, Jessica - Alba cùng phần đông diễn viên cùng nhau trở lại một chiếc chữa bệnh xe cứu thương bên cạnh, chuẩn bị một lần nữa bắt đầu quay chụp.

Hoá trang sư lại đây vì nàng đơn giản sửa sang lại một chút, Jessica - Alba ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy đứng ở cạnh cửa Matthew cùng Alexandra - Daddario, nguyên bản rõ ràng gương mặt, lóe qua một tia âm trầm.

Matthew là tuyệt đối nam chính, cho dù là như vậy một hồi quần hí trung, cũng là tại đột xuất hắn cứu người, Jessica - Alba có thể nhìn ra được đến, làm chủ máy quay phim nhất hào chỉ là chụp hình Matthew, mặt khác một mực mặc kệ, đây cũng là tuyệt đối nam chính hẳn là có đãi ngộ, nàng đối với này không có ý kiến.

Vì sao đạo diễn muốn đem Alexandra - Daddario hô lên đến? Này ánh mắt nhìn qua rất quái dị trẻ tuổi nữ diễn viên, mặc nhanh không thể lại nhanh, thấp đến không thể lại thấp màu trắng bối tâm, rõ ràng chính là đi ra đảm đương bình hoa .

Rõ ràng có nàng này bình hoa ở, đạo diễn còn muốn lại kêu một bình hoa đi ra......

Jessica - Alba tương đương bất mãn, lại không cách nào đối đạo diễn đề ý kiến, tuy rằng nàng bề ngoài nhìn qua giống vô tâm vô phế, chỉ biết là vui tươi hớn hở ngốc đại tỷ, nhưng đầu một điểm đều không hồ đồ.

Nàng rất rõ ràng chính mình tại đây bộ phim trung định vị, danh phù kỳ thực bình hoa, là vì điểm xuyết cùng nâng đỡ Matthew - Horner này tuyệt đối nam chính.

Đương nhiên, như vậy nhân vật phát huy hảo mà nói, đối với nàng như vậy nữ diễn viên đến nói, vẫn là rất dễ dàng xuất sắc .

Ai từng tưởng gia nhập kịch tổ quay chụp cảnh đầu tiên, liền gặp được như vậy xấu hổ tình huống, hí phục là căn bản nhìn không ra dáng người to béo cứu hộ y, chật vật chạy trốn dưới cũng không hề có hình tượng đáng nói, đặt ở này một đống diễn viên bên trong, còn không có mặt sau kia vài tang thi thoạt nhìn chọc người chú mục.

Hiện tại đạo diễn lại đem kịch tổ một cái khác chỉ có thể là bình hoa Alexandra - Daddario hô đi ra, vẫn là đứng ở nam chính bên cạnh, đây không phải muốn cướp đi sở hữu nổi bật sao?

Jessica - Alba ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, ở trong giới này dốc sức làm rất nhiều năm , có một số việc so tân nhân thấy rõ ràng nhiều, điện ảnh quay chụp trung kịch bản vai diễn an bài cùng đạo diễn lâm trường điều hành linh tinh, đều có thể trực tiếp ảnh hưởng đến một nhân vật sáng rọi, nhưng diễn viên tự thân phát huy đồng dạng trọng yếu, tỷ như hiện trường biểu diễn trung, lấy nào đó phương diện ưu thế áp đảo đối thủ cạnh tranh, tự nhiên có thể hấp dẫn đến càng nhiều chú ý.

Liền lấy đối diện này Alexandra - Daddario đến nói, nếu đồng xuyên một kiện bó sát người may ô đứng mà nói, Alexandra - Daddario tuyệt đối so với nàng càng dễ dàng hấp dẫn nhãn cầu, đây là Tiên Thiên phương diện ưu thế.

Jessica - Alba thừa dịp kịch tổ điều hành lúc này rảnh rỗi thời gian, nhìn đối diện Matthew - Horner cùng Alexandra - Daddario, đầu không ngừng chuyển động, rất nhanh nghĩ đến vừa có thể khiến chính mình từ này quần bình thường gia hỏa trung thò đầu ra, lại tuyệt đối sẽ không khiến đạo diễn cùng kịch tổ chán ghét một biện pháp.

Hướng này cũng là nàng sở trường tuyệt kỹ, chỉ cần dùng đến sau, tất nhiên sẽ trở thành toàn trường tiêu điểm, người khác lại cực ít oán giận.

Gần nhất hai năm nay, Jessica - Alba biết chính mình phát triển đến một bình cảnh kỳ, muốn từ một tam lưu tiểu minh tinh lại hướng lên trên nhảy lên một đoạn, tại khuyết thiếu đầy đủ tài nguyên, kỹ xảo biểu diễn cùng tác phẩm dưới tình huống, cần không giống bình thường một mặt.

Nàng quay chụp [ Honey ] trong lúc, bắt đầu nghe theo một quan hệ xã hội cao thủ đề nghị, toàn lực tạo ra chính mình tân hình tượng.

Quay chụp sắp bắt đầu, Jessica - Alba nhìn nhìn đối diện nam chính, đáng tiếc không có cách nào khác cùng hắn trao đổi , bằng không hai người câu thông một chút, hiệu quả sẽ càng hảo, bất quá từ quan hệ xa gần đi lên xem, câu thông mà nói Matthew - Horner không hẳn sẽ giúp nàng.

Liền nàng từ hoá trang gian đến hiện tại đài quan sát được, người này rõ ràng đối dáng người hỏa bạo Alexandra - Daddario có ý tưởng.

Chỉ mong hắn là đầy đủ thông minh nhân......

Thực ra không thông minh cũng không có gì gọi là, nhiều lắm bởi vì ngoài ý muốn chụp lại mà không đạt được mục đích , loại tình huống này khẳng định sẽ không khiến kịch tổ cùng đạo diễn sinh ra bất mãn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 259: Máy Bay Chiến Đấu

Hoảng loạn tiếng bước chân vang lên, Matthew hai tay nắm thương ngắm chuẩn phía trước, Jessica - Alba đẳng diễn viên lại tại tang thi đuổi giết trung, xông về phía bên này, nhưng làm nữ chính Jessica - Alba bởi vì trang phục quan hệ, hỗn loạn tại nhất chúng diễn viên trong, như cũ rất không chớp mắt.

Matthew nhanh chóng tiến ra đón, nhìn thấy tang thi tiến vào tầm bắn, vội vàng bóp cò súng.

Phanh --

Thanh thúy tiếng súng vang lên, xác không đạn mang đến cơ hồ hoàn mỹ tiếng súng.

Truy kích tốc độ nhanh nhất tang thi theo tiếng ngã gục, đầu mặt sau tạc lên một đoàn lớn màu đỏ pha đen huyết vụ.

Theo sau, Matthew liên tục nổ súng xạ kích, dựa theo nam chính nhân thiết, hắn là cảnh sát trung tinh anh, trên cơ bản mỗi một thương qua đi, đều sẽ có tang thi diễn viên sau đầu bạo khởi huyết vụ.

Đây cũng là kịch tổ tỉ mỉ chuẩn bị kết quả, tang thi là này bộ phim trung cực kỳ trọng yếu vai phụ, hơn nữa từng cái giai đoạn đều có bất đồng biến hóa, vì tạo ra sinh động hình tượng tang thi, Sean - Daniel cam kết đến từng nhân [ Nutty Professor ] cùng [ Men in Black ] hai lần trích được giải Oscar đặc hiệu hoá trang sư David - LeRoy - Anderson.

Vì chân thật biểu hiện ra tử vong cùng nát rữa vẻ ngoài, Anderson nghiên cứu đại lượng pháp y bộ sách, phạm tội hiện trường ảnh chụp cùng truyền thống cương thi truyền thuyết, chi tiết lý giải đến nhân thể tại tử vong sau mấy ngày, vài tuần, mấy tháng sau nát rữa đặc thù, đem cương thi nát rữa biến hóa cơ bản chia làm ba giai đoạn.

Đệ nhất giai đoạn là phi thường tái nhợt, có đại lượng mới mẻ máu; Đệ nhị giai đoạn là miệng vết thương ẩm ướt, làn da bắt đầu hỏng, có rất nhiều ứ ban, phần lớn là màu lam cùng màu xanh; Đệ tam giai đoạn nghiêm trọng nhất, cốt cách bắt đầu lộ ra, miệng vết thương đã khô cằn, làn da triệt để bác thoát cũng biến thành du màu đen.

Căn cứ này ba giai đoạn, máu cũng có tương ứng phân biệt, tỷ như tại đệ nhất giai đoạn máu có tiêu chuẩn màu đỏ cùng lưu động tính, mà đệ nhị giai đoạn máu có khuynh hướng màu nâu, hơn nữa rất đậm sệt, đệ tam giai đoạn tắc biến thành màu đen dạng dầu.

Năm đó [ Dawn of the Dead ] diện thế sau, điện ảnh kỹ thuật phát hiện đến hiện tại, đã có chất thay đổi, đại lượng tân kỹ thuật cùng tân tài liệu lục tục xuất hiện, tuy rằng nhiếp nhân nguyên tố là giống nhau , nhưng kịch tổ không thể nghi ngờ có thể làm được càng chân thật.

Matthew bắn đảo truy kích nhanh nhất mấy cái tang thi, xông qua nhân tạm thời an toàn , nhưng mặt sau có càng nhiều tang thi nhận đến tiếng súng hấp dẫn, đuổi theo lại đây.

Dựa theo kịch bản thiết kế, hắn cần nghênh lên người tới, mang theo bọn họ trở lại trung tâm thương mại, tại tang thi đuổi theo chỉ mành treo chuông ở giữa, đóng lại cửa sắt.

Liền tại Matthew sắp cùng xông qua nhân hội hợp khi, chạy động trung Jessica - Alba đột nhiên bị dưới đất thứ gì vấp một chút, chân mềm nhũn liền ngã đổ ở trên mặt đất.

Trong kịch bản căn bản không có này một ra !

Zack Snyder nhìn trường quay liếc nhìn, lại không có kêu đình, diễn viên ở trong bôn chạy ngã sấp xuống rất bình thường, đặt ở điện ảnh trong, bị tang thi truy kích nhân kinh hoảng thất thố dưới ngã sấp xuống liền càng bình thường .

Đạo diễn đều là chút đầu não linh hoạt nhân, mắt thấy Jessica - Alba ngã sấp xuống, Zack Snyder không chỉ không có trước tiên kêu đình quay chụp, ngược lại muốn nhìn một chút diễn viên sẽ như thế nào xử lý? Hắn quay chụp phía trước không có khiến diễn viên tập luyện vai diễn, quay chụp khi cũng không có thiết lập quá nhiều khuôn sáo.

Làm diễn viên, chỉ cần đạo diễn không kêu đình, liền muốn tiếp tục đi xuống, cho dù là xuất hiện đột phát trạng huống cũng không ngoại lệ.

Đây là cơ bản nhất quay chụp quy tắc chi nhất, Matthew vỗ vài năm điện ảnh, đương nhiên hiểu được, cho nên hướng tới Jessica - Alba phóng đi.

Đừng nói là hắn , ngay cả kia chút đóng vai không quan trọng vai phụ tiểu diễn viên cùng đảm đương tang thi lâm thời diễn viên, cũng không có dừng lại, nên truy truy, nên chạy vẫn là chạy.

Không cần Zack Snyder hạ lệnh, vẫn cùng vỗ Matthew chủ máy quay phim màn ảnh lập tức theo Matthew chuyển tới quá khứ.

Jessica - Alba ngoài ý muốn ngã sấp xuống, hơn nữa không có phát ra sau khi bị thương kêu thảm cùng chủ động kêu đình quay chụp thanh âm, kịch tổ hết thảy cứ theo lẽ thường vận chuyển.

Matthew hai bước liền vọt tới Jessica - Alba trước người.

Mặt sau vai diễn, kịch bản cứ việc không viết, Matthew trong óc lại rất rõ ràng sáng tỏ, nếu đạo diễn Zack Snyder không kêu đình quay chụp, kia liền tiếp tục diễn đi xuống, mặt sau tang thi đuổi theo, mang theo Jessica - Alba chạy liền là.

Hắn hai lời chưa nói, nâng dậy Jessica - Alba liền chạy.

Jessica - Alba tung tăng một đôi chân dài, đi theo Matthew mặt sau, biết chính mình cùng Matthew như vậy, khẳng định là chủ máy quay phim quay chụp tiêu điểm, hơn nữa một đoạn này cùng nam chính chạy như điên vai diễn, hậu kỳ cắt nối biên tập trung sử dụng khả năng tính phi thường lớn.

Trong nháy mắt công phu, nàng liền theo số đông nhiều bình thường nhân vật trung một, biến thành nữ chính bàn tồn tại.

“Mau !” Matthew la lớn,“Các ngươi đi vào trước !”

Jessica - Alba nhanh chóng hướng môn bên trong biên chạy, không biết sao thế này, canh giữ ở cạnh cửa Alexandra - Daddario cũng muốn hướng môn bên trong biên chạy, vừa lúc đụng vào trên người nàng, Jessica - Alba bị nàng đâm cho không nhẹ, lấy tay nâng một chút khung cửa, lúc này mới không có té ngã.

“A......”

Alexandra - Daddario ôm đầu kêu lên.

Zack Snyder khẽ nhíu mày, vẫn là không có kêu đình quay chụp, này mấy đặt ở tang thi đuổi giết bối cảnh dưới, chẳng những không hiện được đột ngột, ngược lại rất bình thường.

Mặt sau tang thi tiếng bước chân truyền đến, Matthew cũng không có tưởng quá nhiều, tựa hồ hoàn toàn mang vào đến tận thế cầu sinh giãy dụa trong, tay trái dùng lực đẩy, Alexandra - Daddario cong vẹo khấp khiểng vào cửa hông, tiếp hắn quay người lại, một quyền đánh hướng nhào lại đây tang thi đầu.

Biểu diễn tang thi diễn viên phía trước đều trải qua nhất định huấn luyện, mắt thấy Matthew quyền đầu đến trước mặt, lập tức phối hợp ăn hành.

Nhưng mặt sau càng nhiều tang thi đuổi theo lại đây.

Cảnh này hoàn toàn không phải kịch bản bộ dáng, Matthew chụp quen động tác hí, biết quần thể động tác hí không thể hoàn toàn dựa theo kịch bản cùng thiết lập đi, xoay người lại một cước đá vào còn tại cạnh cửa sững sờ Jessica - Alba trên mông, Jessica - Alba lập tức nhào vào môn bên trong, hắn quay người lại đả đảo đuổi theo một tang thi, lúc này mới xông vào môn bên trong.

Alexandra - Daddario lập tức đóng cửa, cửa sắt vừa đóng lại, liền liên tiếp vang lên “Cạch cạch” tiếng đánh.

Theo sau, Zack Snyder thanh âm từ bên ngoài truyền vào,“Đình ! này một điều qua !”

Matthew trước nhìn nhìn Alexandra - Daddario, lại nhìn nhìn Jessica - Alba, lại cái gì cũng không có nói, kéo ra cửa sắt đi ra ngoài.

“Cuối cùng một đoạn phát huy, bổng cực !” Zack Snyder nhìn thấy Matthew, lập tức nói,“Ngươi đối đột phát trạng huống xử lý phi thường hoàn mỹ !”

“Cám ơn !” Matthew triều Zack Snyder bên kia vẫy vẫy tay.

Hắn quay đầu, nhìn về phía mặt sau đi ra Alexandra - Daddario cùng Jessica - Alba, người sau còn tại nhu mông, hiển nhiên bị kia một cước đạp đau .

Jessica - Alba ngã sấp xuống là không cẩn thận? Alexandra - Daddario đụng lên Jessica - Alba là vô tình?

Có lẽ rất nhiều người đều sẽ nghĩ như vậy, nhưng Matthew loại này đại não đường về tương đối độc đáo gia hỏa, lại không như vậy xem, nhưng hắn không có đối với chuyện này nói cái gì ý tứ, này mấy tại Hollywood đều quá thường thấy.

Matthew quay đầu, trước đi đến Alexandra - Daddario bên cạnh, hỏi,“Không có việc gì đi?”

Hắn biết chính mình lực lượng rất lớn, thôi Alexandra - Daddario kia một phát, cũng dùng tới không nhỏ kình.

Alexandra - Daddario ngẩng đầu nhìn về phía bên này, lắc đầu cười, vẫn là nói rất ít.

Matthew vỗ nhẹ nhẹ nàng cánh tay một chút, lại đến đến Jessica - Alba bên cạnh, nói,“Xin lỗi, vừa hoàn toàn nhập hí , thầm nghĩ ......”

Lời còn không có nói xong, Jessica - Alba liền đầy mặt xán lạn nói,“Không quan hệ, đều là vì công tác nha.”

Matthew cố ý làm ra thả lỏng trạng,“Ta đây an tâm.”

Chân so thủ càng dễ dàng phát lực, hơn nữa hắn nói được cũng không tất cả đều là giả , mặt sau non nửa đoạn tự do phát huy vai diễn, cũng xác thật là nhập hí .

“Bên ngoài vai diễn liền đến nơi này !” Zack Snyder ra lệnh,“Hiện tại chuyển trường quay chụp.”

Hắn vội vàng chỉ huy kịch tổ chuyển vào trung tâm thương mại bên trong, Matthew cũng chuẩn bị trở về, bỗng nhiên phát hiện Jessica - Alba cùng Alexandra - Daddario ở giữa có điểm không quá đối đầu, tiến lên một bước đứng ở các nàng trung gian.

Mặc kệ nói như thế nào, hắn đều đáp ứng Helen - Hermann hỗ trợ chiếu cố Alexandra - Daddario, hơn nữa Alexandra - Daddario cùng Amanda vẫn là bằng hữu.

Nếu Jessica - Alba ngã sấp xuống kia một chút không phải ngoài ý muốn......

Matthew bỗng nhiên nghĩ đến, Alexandra - Daddario phỏng chừng cũng không phải đèn cạn dầu, đụng Jessica - Alba kia một chút...... Nàng hẳn chính là khuyết thiếu kinh nghiệm mà thôi, tại Hollywood hỗn thượng vài năm, phỏng chừng cũng là phi cơ trong chiến đấu cơ.

Kịch tổ tin tức quan lúc này tìm lại đây, cách thật xa liền hướng Matthew vẫy tay, lại đây sau nói,“Hôm nay có mấy nhà truyền thông lại đây tham ban, Sean ý tứ, ngươi nhận một chút bọn họ phỏng vấn.”

Matthew ở trên công tác luôn luôn tương đối phối hợp, lập tức nói,“Không thành vấn đề, hôm nay kết thúc công việc ngươi kêu ta.”

Tin tức quan nhìn thấy Matthew bên cạnh Alexandra - Daddario, nhớ tới Matthew từng trịnh trọng giới thiệu nói đây là hắn bằng hữu, muốn đối với hắn này nam chính bán hảo, tiếp còn nói thêm,“Daddario tiểu thư, ngươi cũng cùng nhau đi.”

“Ta?” Alexandra - Daddario lộ ra vài phần kinh hỉ,“Thật sao?”

Nàng phía trước vỏn vẹn tại [ Underworld ] kịch tổ diễn qua một tiểu nhân vật, chưa từng có nhận qua truyền thông phỏng vấn.

“Đương nhiên là thật .” Tin tức quan nhắc nhở nàng,“Kết thúc công việc trước chớ đi, ta sẽ qua tìm ngươi cùng Matthew.”

Jessica - Alba vẫn đầy cõi lòng chờ mong nhìn tin tức quan, tuy rằng nàng nhân vật trên thực tế chỉ là nữ phụ, nhưng trên danh nghĩa vẫn là nữ chính, đã có truyền thông lại đây phỏng vấn, kịch tổ hẳn là an bài nàng cùng Matthew cùng ra kính.

Kịch tổ hiển nhiên không có làm phương diện này an bài, tin tức quan giải thích hoàn Alexandra - Daddario, xoay người liền đi mất.

Matthew cũng không lại dừng lại, tiến vào trung tâm thương mại bên cạnh, Alexandra - Daddario liếc Jessica - Alba liếc nhìn, vội vàng theo đi lên.

Nhìn thấy kia hai người trước sau rời khỏi, Jessica - Alba lại mắng một câu lấy”b” Vi mở đầu thô tục,“Vếu giả mắt giả xấu nữ nhân !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 260: Nhân Sinh Như Kịch

Trung tâm thương mại cửa chính trong đại sảnh, bốn năm danh phóng viên vây quanh ở Matthew bên cạnh, không ngừng hỏi ra chính mình cảm thấy hứng thú vấn đề, Alexandra - Daddario đứng ở không xa địa phương, hâm mộ nhìn bên kia, nhưng cũng biết tất yếu đợi phóng viên phỏng vấn hoàn Matthew sau, mới đến phiên chính mình.

“Này bộ phim không phải đơn giản lặp lại, mà là một hoàn toàn mới sáng tác quá trình !”

Làm chỉnh bộ phim danh khí lớn nhất nhân, kịch tổ cấp Matthew chuẩn bị thông cảo rất có thể đột hiển bức cách,“Chúng ta cũng không muốn đem này bộ phim cùng mặt khác phim so sánh, đây chính là chúng ta phiên bản.”

Một phóng viên lúc này lại hỏi,“Nghe nói kịch tổ một lần nữa thiết kế tang thi?”

Matthew chậm rãi mà nói, phảng phất chính mình là liền là thiết kế nhân như vậy,“Đúng vậy ! đám tang thi nhanh nhẹn mà siêu tự nhiên cường tráng, bọn họ đối máu có giống cá mập như vậy linh mẫn khứu giác, hơn nữa như sói tập thể hành động. Một người một khi bị cương thi cắn thương cũng chết đi, sẽ ở nháy mắt lập tức chuyển biến thành tân cương thi.”

“Đoạn thời gian trước Keira - Knightley tiểu thư tại Anh quốc nhận phỏng vấn......” Vấn đề chuyển dời đến bát quái mặt trên,“Nói đến các ngươi ở giữa cảm tình, nói đây là một đoạn phi thường phi thường tốt đẹp hồi ức, các ngươi là bởi vì rất tuổi trẻ quá xúc động, mới đưa đến chia tay.”

Hỏi nữ phóng viên hỏi,“Matthew, các ngươi sẽ lắp ráp sao?”

Nghe được này vấn đề, Matthew lập tức minh bạch [ King Arthur ] kịch tổ còn tại sao phía trước lãnh cơm kiếm nhãn cầu, cũng minh bạch loại này 1+1 lãnh cơm hiệu quả khẳng định lớn hơn 2.

Cái gọi là lắp ráp không phải không có khả năng, tiền đề là muốn đầy đủ chỗ tốt.

“Keira là một phi thường tốt nữ hài tử.” Matthew trước ca ngợi Keira - Knightley, tiếp còn nói thêm,“Chúng ta tuy rằng tách ra, nhưng vẫn có liên hệ, chúng ta vẫn là hảo bằng hữu, về sau sự vẫn là thuận theo tự nhiên.”

Lăn lộn này vài năm, Matthew ứng đối phóng viên trình độ tiến bộ phi thường mau, theo như lời nói không thừa nhận hai người lắp ráp, đồng thời lại cấp lưu lại vô hạn mơ màng không gian.

Như vậy trả lời càng thêm có lợi cho bát quái truyền thông hâm nóng.

Chính hắn đều có thể nghĩ đến tương lai hai ngày tiểu báo sẽ như thế nào viết.

“Matthew - Horner cùng Keira - Knightley dư tình chưa xong......”

Như là như vậy tin tức cũng có thể dẫn phát một ít chú ý.

Mắt thấy vấn đề có tiếp tục hướng bát quái phương diện chuyển xu thế, bồi tại Matthew bên cạnh tin tức quan hợp thời kết thúc quay chụp, đẳng Matthew thối lui đến một bên sau, lại long trọng đem Alexandra - Daddario giới thiệu cho truyền thông phóng viên.

“Ta đây là lần đầu tiên quay chụp phim hành động, cũng không nghĩ tới quay chụp đối thân thể điều kiện yêu cầu.” Alexandra - Daddario có chút khẩn trương, cố gắng duy trì lãnh tĩnh, nói:“Phim quay chụp sau ta liền bắt đầu bôn chạy, giống như ta cần làm chỉ là bôn chạy, đây là tại của ta phía trước quay chụp chưa bao giờ có ......”

Alexandra - Daddario còn tại nhận phỏng vấn, tiếng bước chân từ trung tâm thương mại bên trong truyền đến, rất nhanh tiếp cận tiền thính phụ cận, Matthew quay đầu nhìn, Jessica - Alba mặc một đôi giày đế phẳng chuyển trốn đi hành lang, đi tới tiền thính trong.

Nơi này là rời đi trung tâm thương mại con đường tất phải đi qua, vừa hắn nhận phỏng vấn thời điểm, liền có rất nhiều diễn viên cùng công tác nhân viên trước sau rời đi.

Matthew nhìn Jessica - Alba liếc nhìn, Jessica - Alba rõ ràng chú ý tới , trên mặt lập tức hiện ra xán lạn ngọt ngào tươi cười, dưới chân cũng nhanh hơn vài phần, nàng tựa hồ muốn lại đây, không có đi tiền thính trung ương, ngược lại hướng tới Matthew bên này đi tới.

Đi qua phóng viên cùng Alexandra - Daddario ở vị trí khi, không biết có phải hay không bởi vì đi được quá nhanh, lại xuyên giày cao gót quan hệ, Jessica - Alba đột nhiên một liệt tà, hướng tới phóng viên chỗ ở ngã đi.

Bùm --

Liền tại Matthew nhìn chăm chú trung, Jessica - Alba té lăn trên đất.

“A --”

Nàng tùy theo phát ra tiếng kêu.

Alexandra - Daddario phỏng vấn nháy mắt gián đoạn, sở hữu phóng viên đều quay đầu nhìn về phía trên sàn Jessica - Alba, liên Alexandra - Daddario chính mình, đều nhịn không được nhìn qua.

“Ngươi là Jessica - Alba tiểu thư?”

Dù sao cũng là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân cùng diễn viên chính qua [ Dark Angel ] ngôi sao cấp diễn viên, thêm kịch tổ tạp tư đội hình thượng lại viết tên này, lập tức có mắt sắc phóng viên nhận ra Jessica - Alba,“Ngươi là phim nữ chính Jessica - Alba?”

Mấy cái phóng viên lập tức ném Alexandra - Daddario mặc kệ, vây lên Jessica - Alba, còn có mang theo máy ảnh phóng viên, nhắm ngay dưới đất Jessica - Alba liên tục chụp ảnh.

Sáng lên thiểm tắt đèn nhắc nhở có điểm sững sờ tin tức quan, hắn nhanh chóng qua, còn chưa làm cái gì, Jessica - Alba chính mình liền từ mặt đất giãy dụa bò lên, cười nói,“Đúng vậy, ta là Jessica - Alba.”

“Ngươi không sao chứ?” Có phóng viên giống như có một điểm lương tâm.

Jessica - Alba lắc đầu,“Không có việc gì, chính là ngã một chút.”

Theo sau, các phóng viên không lại khách khí, một đám vấn đề ném đi ra, tin tức quan không có cách nào, dưới loại tình huống này chỉ có thể hiệp trợ Jessica - Alba ứng đối truyền thông phóng viên.

Alexandra - Daddario khó có thể tin nhìn Jessica - Alba bên kia, trên mặt trong mắt tất cả đều là ủy khuất, còn mang theo một ít khó có thể tin, phảng phất thấy được trên thế giới khó có thể tin tưởng nhất sự tình như vậy.

Nàng quay đầu, nhìn về phía Matthew bên kia, gặp Matthew đối với nàng vẫy vẫy tay, vội vàng đi qua.

“Tại sao có thể như vậy?” Alexandra - Daddario tựa hồ đều mang theo khóc nức nở, đây là nàng lần đầu tiên nhận truyền thông phóng viên phỏng vấn, kết quả một vấn đề vừa trả lời xong, liền bị nhân đoạt nổi bật,“Nàng như thế nào có thể làm như vậy.”

Matthew an ủi nói,“Không quan hệ, về sau còn có cơ hội.”

Alexandra - Daddario chờ đợi nhìn hắn,“Matthew......”

Matthew khẽ lắc đầu,“Ta cũng không có biện pháp, tổng không thể chúng ta lao xuống đi, đánh gãy phỏng vấn đi? Đến lúc đó kịch tổ liền muốn đối với chúng ta có ý kiến .”

“Vậy nên làm sao được?” Alexandra - Daddario hỏi.

“Đi thôi.” Matthew thở dài khẩu khí,“Chúng ta về khách sạn.”

Qua lại không phải chưa thấy qua nữ diễn viên khai xé cho nhau giành nổi bật sự tình, nhưng hôm nay Jessica - Alba thật khiến hắn đại mở nhãn giới, này xinh đẹp Latin nữ lang bao giờ cũng là mang theo ngọt ngào dương quang tươi cười, nói chuyện làm việc thoạt nhìn đều như là cái loại này lại ngọt lại ngốc USA đại nữu, trên thực tế......

Alexandra - Daddario cũng không tưởng lại nhìn đi xuống , nhẹ nhàng phía dưới,“Chúng ta đi thôi.”

Matthew lại nhìn đứng ở phóng viên trung mi phi sắc vũ Jessica - Alba liếc nhìn, này trong giới tuyệt đối không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Lần này phỏng vấn sau, Alexandra - Daddario đối Jessica - Alba ấn tượng triệt để tan vỡ, hai nữ diễn viên rất nhanh đến hỗ không nói lời nào tình cảnh, trừ quay chụp công tác ngoài, lại không có bất kỳ câu thông.

Matthew không có nhiều hơn can thiệp, hắn không phải Alexandra - Daddario bảo mẫu, hơn nữa loại tình huống này tại Hollywood trong kịch tổ quá thường thấy, mặc kệ là cái gì diễn viên, muốn tại Hollywood tiếp tục hỗn đi xuống, liền muốn thích ứng.

Quay chụp còn đang tiếp tục, tại Helen - Hermann từ Los Angeles phản hồi Toronto sau, việc này Matthew không lại đi quản, có người đại diện tại, cũng không cần hắn bận tâm.

Kịch tổ cơ bản tập trung ở trung tâm thương mại quay chụp, sở hữu quay chụp cơ bản đều vây quanh Matthew tiến hành, tựa như Sean - Daniel hứa hẹn như vậy, này bộ phim chỉ có một nhân vật chính, đó chính là hắn đóng vai nam chính, còn lại nhân vật tất cả đều là đến cho hắn đáp hí hoặc là làm phụ trợ phục vụ .

Trên danh nghĩa nữ chính Jessica - Alba cũng không ngoại lệ, giữa hai người còn có một hồi kích tình hí muốn quay chụp.

Này tất nhiên là một bộ r cấp phiến, giống như loại này vai diễn quay chụp chừng mực, dưới tình huống bình thường đều sẽ rất lớn, huyết tinh, bạo lực cộng thêm nhuyễn sắc tình, vốn chính là phim zombie bán điểm.

Dựa theo Sean - Daniel yêu cầu cùng đạo diễn Zack Snyder thiết kế, cảnh này Jessica - Alba nguyên bản là muốn lộ điểm , nhưng Jessica - Alba có thể nhận đại xích độ vai diễn, lại cự tuyệt lộ điểm, kịch tổ đành phải một lần nữa thiết kế cảnh này.

Mặt khác, căn cứ Jessica - Alba hiệp ước điều khoản, cảnh này tất yếu thanh trường quay chụp, trừ tất yếu số ít kịch tổ công tác nhân viên, tỷ như đạo diễn, nhiếp ảnh sư, ngọn đèn sư cùng ghi âm sư đám người ngoại, người khác không được quan sát quay chụp.

Matthew không phải lần đầu tiên quay chụp loại này tiết mục đích , vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có nữ diễn viên yêu cầu thanh trường quay chụp, này trong giới nữ diễn viên, quay chụp loại này tiết mục tuy rằng đều có các loại khắc nghiệt hiệp ước điều khoản bảo hộ, nhưng không mấy người thật để ý, đại bộ phận nữ tinh ở trước màn ảnh nói thoát liền thoát, cơ bản không có tâm lý chướng ngại, cho dù có chướng ngại mà nói, thường thường cũng là tân nhân nữ diễn viên, mà không phải cùng loại Jessica - Alba loại này rất nhỏ liền tại Hollywood hỗn nhân.

Thông qua quay chụp tới nay đủ loại tình huống, Matthew đối Jessica - Alba bao nhiêu có chút nhận thức, lại cũng không để ở trong lòng, Jessica - Alba chưa từng có xúc động qua hắn bánh ngọt, song phương hợp tác hoàn này bộ phim liền phần mình vỗ mông rời đi, tương lai nói không chừng đều sẽ không có giao tập, Jessica - Alba là loại người nào, cùng hắn căn bản không quan hệ.

Kịch tổ quay chụp phía trước thanh trường hoàn tất, riêng chảy ra một chút thời gian khiến Matthew cùng Jessica - Alba đơn giản trao đổi một chút.

Matthew phía trước chụp qua cùng loại tiết mục, cũng không có tâm lý chướng ngại, chỉ xuyên một điều bó sát người tứ giác khố, cùng khoác áo ngủ Jessica - Alba hàn huyên một hồi sau, nói,“Ta cảm giác, thả lỏng tự nhiên là tốt nhất trạng thái, như vậy có thể một lần chụp qua.”

“Ân !” Jessica - Alba tán thành Matthew quan điểm, ghé sát vào một điểm nói,“Của ta mẫn cảm khu là cổ, sau tai cùng bộ ngực......”

“Trực tiếp kích thích, ta đến trạng thái càng nhanh.” Matthew cũng nói.

Hai người nhanh chóng trao đổi càng có thể khiến chính mình đến trạng thái phương thức, lấy cầu đạt tới đạo diễn yêu cầu tốt nhất cùng chân thật nhất hiệu quả.

Này một phiên trao đổi, cũng xác thật phát ra tác dụng, theo sau quay chụp trung, Matthew chuyên chọn Jessica - Alba theo như lời mẫn cảm khu xuống tay hạ miệng, Jessica - Alba đồng dạng thuần thục đáp lại, Zack Snyder quay chụp màn ảnh dài, một lần liền tuyên cáo thông qua.

Nhưng này cũng mang đến tác dụng phụ, vô luận là Matthew, vẫn là Jessica - Alba, rõ ràng đều đến cảm giác.

Hai người phủ thêm tráo bào, đi hướng hoá trang gian thời điểm, đều có thể nghe được lẫn nhau cấp bách tiếng hít thở.

Matthew thử hỏi,“Phía trước gia cụ trong tiệm, có phong bế bản mẫu phòng, đi sao?”

Jessica - Alba quay đầu nhìn về phía Matthew, sau đó ánh mắt dời xuống, cơ hồ không có nhiều làm suy xét, liền nói,“Hảo a !”

[ Jessica nhân thiết tham khảo đại biểu tỷ, phỏng vấn ngã sấp xuống là đại biểu tỷ làm qua bút tích ]

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 261: Minh Tinh Nhiều Kỳ Ba

Làm Matthew tại theo tổ trợ lý, Anna - Sophia cầm công tác bao, vừa từ quay chụp nơi sân bên kia chuyển vào này hành lang, liền nhìn thấy Matthew cùng nữ chính Jessica - Alba chuyển vào bên cạnh gia cư thương xá, không khỏi dừng cước bộ, nàng không phải lần đầu tiên tại Hollywood kịch tổ công tác, biết này ý nghĩa cái gì.

Đột nhiên, Matthew từ gia cư thương xá lóe ra đến, đối với nàng vẫy vẫy tay, lại chỉ chỉ nàng trong tay công tác bao.

Anna - Sophia là phi thường thông minh nhân, lập tức nghĩ đến trong bao nằm kia một hộp nhỏ áo mưa, nhanh chóng qua lấy ra đưa tới Matthew trong tay, đồng thời hướng bên trong ngắm một cái, ẩn ẩn nhìn thấy gia cư thương xá bản mẫu cửa phòng mở ra, tựa hồ Jessica - Alba liền tại bên trong.

Nàng còn không có tới kịp nhìn kỹ, liền thấy Matthew vào bản mẫu gian, đóng lại gỗ lim môn, ngăn cách bên ngoài xem xét.

“Hai người kia......” Anna - Sophia không phải ngu ngốc, nói thầm,“Đây là muốn giả hí thật làm .”

Tuy rằng bởi vì thanh trường không có nhìn thấy quay chụp trung phát sinh cái gì, nhưng tùy tiện ngẫm lại cũng có thể đoán được, này một đối khẳng định là biểu diễn kích tình tiết mục thời điểm, đối lẫn nhau đến cảm giác, đẳng quay chụp vừa chấm dứt, khẩn cấp tìm địa phương khai làm.

Anna - Sophia tiến vào Hollywood công tác có năm sáu năm , tại nhiều kịch tổ đãi qua, loại này nam nữ diễn viên xem hợp mắt liền làm bừa sự tình, cũng là nhìn quen , giới nội chính là loại tình huống này, hơn nữa diễn viên diễn trò diễn nhiều, cơ bản đều sẽ biến thành cảm tình ngoại phóng nhân, gặp nhiều cũng liền không kỳ quái .

Đừng nói là vài tuổi trẻ xúc động diễn viên , trong giới có chút danh tiếng người rất tốt, còn không phải như vậy? Nhớ năm đó, đã kết hôn Meryl - Streep quay chụp khi cùng Jack - Nicholson đến đến cảm giác, còn không phải chạy đến hoá trang trong xe trực tiếp trình diễn súng thật đạn thật?

Kịch tổ lại có nhân từ bên này đi, gia cụ thương xá trung vừa vặn truyền ra Jessica - Alba một tiếng rít the thé, kia hai người lập tức quay đầu nhìn về phía gia cư thương xá, nhìn thấy Anna - Sophia, đại khái đoán được cái gì, chỉ là hảo kỳ nhìn gia cư quảng trường trung bản mẫu phòng, lại không có dừng lại, càng không cảm giác khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng, rất nhanh chuyển ra thương xá hành lang.

Anna - Sophia kéo lên công tác bao, nhanh chóng triều hoá trang gian bên kia đi, vẫn là ở nơi đó đợi hảo.

Lâm chuyển ra này hành lang phía trước, nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua, dù cho cách xa như vậy, còn có thể nghe được Jessica - Alba tiếng kêu, cái kia nữ nhân tựa hồ điên rồi như vậy.

Lấy loại này cách gọi, phỏng chừng không qua bao lâu, việc này liền sẽ truyền khắp kịch tổ.

Rất rõ ràng, Matthew - Horner cùng Jessica - Alba hai người đều không để ý, phỏng chừng kịch tổ cũng không có người sẽ để ý, cũng chính là giống năm đó Meryl - Streep cùng Jack - Nicholson xe trấn như vậy, trở thành trong vòng ngoài vòng bát quái đề tài câu chuyện.

Đi đến đảm đương hoá trang gian kia gia đồ trang điểm thương xá, Anna - Sophia ngồi ở trên ghế xoa xoa mặt, trong đầu đột nhiên nổi lên một ý niệm, chính mình ở trong giới này ở lâu, hay không sẽ giống này mấy nam nữ ngôi sao như vậy không mặt không mũi, làm loạn quan hệ?

Nghĩ đến này vài năm kết giao bạn trai một bàn tay đều đếm không hết, nàng lập tức xác định đã nhận đến ảnh hưởng.

Anna - Sophia tiếp tục ở trong này miên man suy nghĩ, đợi nửa giờ, còn chưa gặp kia hai người trở về, không khỏi thầm than này mấy Hollywood ngôi sao thật điên, Matthew - Horner thoạt nhìn không chỉ là cường tráng mạnh mẽ, chân thật sức chiến đấu giống như cũng phi thường cường hãn.

Qua ước chừng một giờ, kịch tổ đều nhanh tan tầm , Anna - Sophia mới nhìn đến Matthew cùng Jessica - Alba cùng nhau trở về, này hai người thần thái tự nặc, phảng phất việc gì cũng không có phát sinh như vậy.

Hai người chỉ lên một tầng mỏng manh phấn nền, cũng không cần hoá trang sư tẩy trang, đi phòng thay quần áo đổi hoàn quần áo đi ra, chuẩn bị kết thúc công việc.

“Về khách sạn sao?” Jessica - Alba cũng không cố kỵ Anna - Sophia, thấu lại đây ghé vào Matthew trên lưng,“Cùng nhau a.”

Matthew lắc lắc đầu,“Của ta người đại diện đi lầu hai gặp Sean , ta muốn đợi nàng cùng nhau.”

Helen - Hermann trở về sau, hai người còn chưa tìm thời gian hảo hảo nói chuyện.

Jessica - Alba tựa hồ có chút thất vọng, vừa tại gia cư thương xá bên trong, Matthew cho nàng lưu lại cực kỳ khắc sâu ký ức, không khỏi nói,“Ngươi biết ta tại khách sạn phòng, đúng không?”

Matthew quay người lại, niết dưới nàng mặt,“Phỏng chừng buổi tối mười giờ phía trước ta sẽ bận rộn xong.”

Jessica - Alba lại lộ ra ngọt chán chết người tươi cười,“Ta chờ ngươi.”

Nàng thu thập hảo chính mình gì đó, rất nhanh ly khai, Matthew từ công tác trong túi tìm đến di động, ngồi ở trên một cái ghế, lục lọi tin nhắn, mặt trên còn có một điều Helen - Hermann phát đến chưa xem xét tin nhắn, nói cho hắn kết thúc công việc sau cùng nhau ăn cơm tối.

Matthew thu hồi di động, ngồi tựa ở trên ghế, nhắm mắt lại, không khỏi nhớ tới phía trước điên cuồng, biết việc này khẳng định sẽ truyền ra, truyền đến kịch tổ ngoài cùng tiểu báo thượng cũng không phải không có khả năng, lại căn bản không để ý, hắn hiện tại không có kết hôn, càng không có bạn gái, sẽ không đề cập phản bội hoặc là xuất quỹ linh tinh gì đó.

Cùng loại bát quái chuyện xấu, từng cái Hollywood ngôi sao bên cạnh đều có một đống lớn, đừng nói là làm, dù cho không có làm, như vậy nghe đồn cũng sẽ không thiếu.

Về phần truyền thông cùng công chúng hay không sẽ cho rằng không đạo đức, kia liền lại càng không tồn tại vấn đề .

Matthew này vài năm có thiết thân thể hội, đặc biệt là cùng Keira - Knightley một loạt làm bộ hâm nóng sau, loại này thể hội càng sâu .

Bắc Mĩ giới giải trí so trước đây sinh hoạt bên kia giới giải trí thú vị nhiều, nơi này cơ hồ mỗi một ngôi sao đều là hắc liêu cùng gièm pha Tề Phi, giống hít thuốc phiện, chơi thuốc cùng làm bừa chỉ có thể tính nhập môn nhất cấp bậc hắc liêu, thậm chí ngay cả gièm pha đều không tính là.

Này khả năng cùng vị trí xã hội hoàn cảnh có liên quan.

Hollywood vốn liền không giống Á Châu bên kia như vậy lấy ngôi sao đương cái gì đạo đức mẫu mực, chỉ là đối với bọn họ nghiệp vụ trình độ có yêu cầu, bọn họ thuộc về tình nguyện xem một sinh hoạt cá nhân hỗn loạn thiếu đạo đức nhân phẩm kém đến bạo thế nhưng nghiệp vụ năng lực hảo tác phẩm chất lượng vững vàng ngôi sao, cũng không muốn nhìn đến một nhân phẩm hảo nhưng không hề có diễn nghệ sự nghiệp nhàm chán ngoan bảo bảo

Hơn nữa Matthew phát hiện, lão mĩ bên này truyền thông cùng công chúng, đặc biệt thích lãng tử hồi đầu kia một bộ.

Trên cơ bản đùa giỡn đại bài, ngoại tình, xuất quỹ, hít thuốc phiện, điều khiển xe lúc đang say này mấy đặt ở Á Châu đủ để hủy diệt sự nghiệp liêu, tại Hollywood ngôi sao trên người không đáng kể chút nào đại sự.

Hollywood ngôi sao nhiều kì ba, điểm ấy không chỉ USA quảng đại nhân dân quần chúng lý giải, toàn bộ Tây phương thế giới thực ra đều rất rõ ràng.

Giống Jessica - Alba loại này giả ngu sung lăng ngụy trang thành ngọt nữu ngốc đại tỷ ngôi sao, căn bản không tính là kì ba, chỉ là bình thường hiện tượng.

Từng Matthew dùng smartphone xem giải trí bát quái thời điểm, liền thấy qua một điều bát quái đưa đẩy, nói là Hollywood chín mươi niên đại tới nay tối thủy Oscar ảnh hậu, lo lắng nữ nhi sau khi lớn lên không đủ xinh đẹp, cho rằng mĩ lệ muốn theo anh nhi nắm lên, thế nhưng cấp chỉ có hai tuổi nữ nhi chỉnh dung......

So với loại này chân chính kì ba, giống hắn cùng Jessica - Alba loại này hứng trí đến làm bừa một chút nhân, tuyệt đối là người bình thường.

Đương nhiên, làm bừa về làm bừa, Matthew vẫn là tương đối chú ý an toàn phòng bị , bằng không cũng sẽ không thời điểm đó, còn không quên cùng Anna - Sophia muốn này nọ.

Chừng mười phút sau, Helen - Hermann lại đây, Matthew cùng nàng cùng nhau rời đi trung tâm thương mại, khiến Helen - Hermann lên chính mình xe, cùng nhau về khách sạn.

“Thời gian dài như vậy......”

Trên xe, Matthew dâng lên tấm chắn, hỏi Helen - Hermann,“Ngươi cùng Sean trò chuyện cái gì .”

Helen - Hermann tháo xuống kính mắt, móc ra kính mắt bố, chậm rãi lau lên, đồng thời nói,“Diễn viên sự tình, chủ yếu là ngươi cùng Alexandra - Daddario.”

Matthew đến hứng thú,“Úc?”

Helen - Hermann không nhanh không chậm sát kính mắt,“Sean cho rằng của ngươi văn hí so phía trước có tiến bộ, kỹ xảo biểu diễn so [ Vua Bọ Cạp ] khi hảo một ít.”

“Nghe vào tai ta nên chúc mừng một chút.” Matthew bản thân luyện tập thực ra vẫn đang tiếp tục, nhưng tiến bộ không tính lớn,“Của ta kỹ xảo biểu diễn ứng đối loại hình này phim giống như đủ dùng a.”

Helen - Hermann cũng không trông cậy vào Matthew có thể trở thành Daniel - Day-Lewis hoặc là Tom - Hanks, kia cũng không hiện thực, thuận miệng nói,“Không sai biệt lắm đi, động tác loại hình phim, dù cho kỹ xảo biểu diễn có không đủ, cũng có thể dùng động tác hí đến thấu.”

Matthew nhún vai, cũng thói quen Helen - Hermann thường thường đả kích một chút chính mình.

Thực ra hắn biết rõ, chính mình kỹ xảo biểu diễn xác thật không tốt, nhưng cũng tuyệt đối không tính là rất kém cỏi, liền một phổ thông trung đẳng tiêu chuẩn, ngó lên mình chẳng bằng ai, ngó xuống thì cũng chẳng ai hơn mình.

Đương nhiên, hắn sẽ không tự mãn, tựa như vẫn không có thả lỏng qua bản thân yêu cầu như vậy, còn sẽ tiếp tục huấn luyện tôi luyện đi xuống.

Helen - Hermann đả kích qua hắn sau, lại ném lại đây một táo ngọt,“Sean cùng Zack Snyder đối với ngươi lần này quay chụp biểu hiện đều rất hài lòng, đối với diễn viên một điểm bất mãn chủ yếu là đến từ Alexandra - Daddario.”

Matthew gật gật đầu, đây mới là Alexandra - Daddario lần thứ hai tham gia điện ảnh quay chụp, kỹ xảo biểu diễn cái gì tự nhiên cũng chưa nói tới bao nhiêu hảo.

“Bọn họ cho rằng Alexandra - Daddario trừ ngực......” Helen - Hermann nói thẳng,“Mặt khác phương diện phi thường phổ thông.”

Matthew minh bạch nàng ý tứ,“Sean đối với ngươi đề cử Alexandra - Daddario tiến tổ bất mãn?”

“Bất mãn chưa nói tới, chung quy ngươi này nam chính tại.” Helen - Hermann nhìn nhìn kính mắt, đội sau nói,“Có ý kiến là khó tránh khỏi .”

Loại này ý kiến trực tiếp thể hiện ở quay chụp trung, mặt sau quay chụp khi, Zack Snyder rõ ràng cắt giảm Alexandra - Daddario vai diễn, màn ảnh đảo qua Alexandra - Daddario khi, chú ý điểm cơ bản đều tại nàng trên ngực.

Có Alexandra - Daddario nhân vật đặc tả màn ảnh, cũng đều là khiến nàng điên cuồng chạy động vai diễn, tựa như nhận phỏng vấn khi nói như vậy, nàng tại quay chụp trung không ngừng chạy.

Chạy lên, Alexandra - Daddario bình hoa mới càng có lực hấp dẫn.

Tuy rằng Matthew văn hí quay chụp đứt quãng, nhưng kịch tổ nói tóm lại không có gặp được quá nhiều phiền toái, từ cuối tháng tám đi đến Toronto, giữa tháng 10 thời điểm, vỏn vẹn dùng khi bốn mươi hai thiên, liền kết thúc sở hữu quay chụp, sau đó quay trở về Los Angeles.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 262: Niên Độ Box Office Quán Quân

Trở lại Los Angeles, Matthew trước cho mình cho nghỉ một tuần, hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, này trong lúc sở hữu huấn luyện cùng học tập tất cả đều tạm dừng, hoàn toàn tiến vào thả lỏng trạng thái, năm nay từ cùng Keira - Knightley giả luyến tình bắt đầu, hắn trong đầu kia căn tuyến vẫn gắt gao banh , cũng cần buông lỏng một chút.

Một tuần này trong, trừ chạy đến Beverly Hills Hilton khách sạn cùng Jessica - Alba vài lần khai phòng làm bừa ngoài, cơ bản đều oa ở trong nhà, Jessica - Alba tuyệt đối là một không sai lâm thời giường bạn, hơn nữa cũng phóng được ra thích ngoạn.

Hai người cũng không có che lấp, ngẫu nhiên xong xuôi chính sự sau, còn sẽ cùng ra đi ăn cơm, tiểu báo thượng không thể tránh khỏi xuất hiện hắn cùng với Jessica - Alba chuyện xấu.

Hollywood truyền bá tốc độ nhanh nhất chính là bát quái,tmz thượng liền bạo liêu, nói [ Dawn of the Dead ] có biết chuyện nhân sĩ để lộ, Matthew cùng Jessica - Alba quay chụp trong lúc liền làm ở một khối, thường xuyên quay phim xong trang đều không tá, liền tại hoá trang gian hoặc là địa phương khác làm bừa.

Chuyên chú vào bát quái chuyện xấu tiểu báo nhóm, càng là ngôn chi chuẩn xác xác định Jessica - Alba đã hoàn toàn thay thế Keira - Knightley, trở thành Matthew tân bạn gái.

Trên thị trường có như vậy chuyện xấu, cùng Matthew cùng Helen - Hermann thậm chí Jessica - Alba phương diện dựa thế hâm nóng đều không không quan hệ, thậm chí Sean - Daniel đều có khả năng cắm một cước.

Hollywood bát quái chuyện xấu thường thường phân hai loại, một loại là các cẩu tử chân chính chụp lén đến , một loại khác còn lại là cố ý thả ra tin tức hâm nóng .

Sau một loại chiếm cứ tỉ lệ tương đương cao, ai đều rõ ràng, đối với USA thậm chí toàn cầu ăn dưa các quần chúng đến nói, Hollywood bản chất chính là dùng đến giải trí tiêu khiển , ở một phương diện này, ngôi sao bát quái giá trị tuyệt cũng không so Hollywood sản xuất điện ảnh thấp.

Lợi dụng bát quái chuyện xấu làm tuyên truyền, hiệu suất tuyệt đối cao.

Không chỉ là Matthew cùng Jessica - Alba này trực tiếp tương quan hai phương diện tại lửa cháy thêm dầu, liên xa tại Great Britain vương quốc Keira - Knightley cùng [ King Arthur ] kịch tổ đều thấu đi lên.

“Keira - Knightley khó quên cũ tình, tại [ King Arthur ] kịch tổ một mình rơi lệ......”

“Jessica - Alba chắn kín Matthew cùng Keira - Knightley lắp ráp chi lộ, Keira - Knightley cảm xúc suy sụp, tạm ly [ King Arthur ] kịch tổ, một mình nghỉ phép chữa thương......”

Cùng loại bát quái chuyện xấu xuất hiện ở rất nhiều truyền thông cùng trang web giải trí tin tức trong, hấp dẫn không ít người chú ý.

Rất rõ ràng, [ King Arthur ] cùng Keira - Knightley thành công cọ đến hắn một đợt nhiệt độ.

“Có thể bị nhân cọ nhiệt độ, thuyết minh ngươi hiện tại thật đỏ, lực ảnh hưởng cũng lớn.”

Malibu Thiên Đường vịnh ven biển lộ thiên quán cà phê trung, Elena - Boyar ngồi ở khoát đại dưới dù che nắng, biên hấp đồ uống lạnh, vừa cùng đối diện Matthew nói,“Này đối với ngươi mà nói là hảo sự, ngôi sao bị người cọ nhiệt độ rất bình thường, ngươi cũng không phải không có lợi.”

Matthew mang một chiếc kính đen, ngồi tựa ở trên ghế mây mặt, nói,“Đúng vậy, ta cũng được đến ưu việt.”

Elena - Boyar buông xuống ly, ghé sát vào một điểm, hỏi,“Ngươi cùng Jessica - Alba tại kịch tổ hoá trang gian sự tình là thật ?”

“Không biết.” Matthew nhướn mắt.

Elena - Boyar xác nhận nói,“Lấy của ngươi làm việc phong cách, khẳng định là thật , hơn nữa ngươi liên mười tám tuổi Keira - Knightley đều không bỏ qua, Jessica - Alba không cầm ra đầy đủ chỗ tốt, các ngươi sẽ ăn ý đến như vậy một hồi hâm nóng?”

Matthew không tỏ rõ ý kiến.

“Thực ra phân tích một chút liền có thể được ra kết luận.” Elena - Boyar biểu hiện ra giải trí phóng viên chuyên nghiệp tố dưỡng,“Jessica - Alba tuy rằng là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, nhưng không có tác phẩm tiêu biểu phẩm, [ Dark Angel ] cùng tháng trước phát hành [ Honey ] phản ứng đều thực bình thường, hiện tại nhiều nhất cũng chính là tam tuyến tiểu minh tinh, nàng sau lưng giống như không có duy trì lực lượng, gia thế phổ thông, trừ là lạt nữu ngoài, còn có cái gì tiền vốn?”

Elena - Boyar nghiêng đầu nhìn về phía Matthew,“Đừng nói cho ta ngươi là người tốt, là tại nghĩa vụ giúp nàng.”

Matthew hơi hơi nhún vai, chỉ nói một câu,“Jessica - Alba xác thật rất lạt.” Hắn chủ động đổi đề tài,“Ngươi ước ta đi ra, không phải có chuyện sao?”

“Không có cái gì trọng yếu sự, chính là muốn cám ơn ngươi.” Elena - Boyar tựa hồ rất có thành ý,“Ta vừa đi ăn máng khác thời điểm, ngươi đúng lúc cho ta một điều bạo điểm tin tức, khiến ta tại tmz đứng vững gót chân, tháng trước cuối tháng,tmz phương diện theo ta chính thức ký kết thuê hiệp nghị.”

“Úc?” Matthew hảo kỳ hỏi,“Cái gì chức vị?”

Elena - Boyar mang theo vài phần tự đắc nói,“Giải trí bạo liêu trang phó chủ biên, cơ sở lương một năm mười vạn dollar, nếu có thể làm đến nhiệt điểm tin tức khác tính.”

Matthew cố ý nói,“Ta giúp ngươi lấy đến như vậy hảo chức vị, ngươi liền thỉnh ta uống chén đồ uống lạnh xem như cảm tạ?”

“Vậy ngươi muốn thế nào?” Elena - Boyar hừ một tiếng, cố ý nói,“Muốn ta giống Jessica - Alba như vậy? Như vậy liền muốn hảo hảo suy xét một chút ......”

“Không cần suy xét !” Matthew hoàn toàn liền không loại này ý tứ,“Ngươi nghĩ đến nhiều lắm, Elena !”

Elena - Boyar lại tự mình nói,“Lấy ngươi hiện tại danh khí cùng điều kiện, giống như ta rất chiếm tiện nghi a.”

Matthew nhịn xuống hướng nàng dựng ngón giữa xúc động, nói,“Ngươi khẳng định sẽ ở trong phòng dựng lên máy quay phim chụp lén, sau đó đem chụp lén xuống dưới nội dung thả ra đi, chẳng sợ trong đó nữ chính là ngươi !”

“Phải không?” Elena - Boyar rất chăm chú suy xét một phen, sau đó mới nói,“Không như vậy mà nói, chẳng phải là tài nguyên lãng phí.”

Nàng không lại khai loại này vui đùa, nghiêm túc nói,“Ta hẹn ngươi đi ra, chính yếu vẫn là xác nhận dưới của ngươi thái độ, bởi vì ta muốn cho giữa chúng ta hợp tác tiếp tục đi xuống.”

“Đương nhiên muốn tiếp tục đi xuống.” Matthew không có đổi mới truyền thông hợp tác phương tính toán,“Elena, trừ ngươi, ta cũng không có mặt khác có thể tín nhiệm giải trí phóng viên.”

Giữa song phương hợp tác có vài năm , tuy rằng lẫn nhau đều là chút gần như không có đáy tuyến khốn kiếp, nhưng cơ bản tín nhiệm vẫn phải có.

Càng trọng yếu hơn là, theo hắn được hoan nghênh, Elena - Boyar cũng tại một đường đi cao, nếu nàng vẫn là lúc trước như vậy một cùng loại cẩu tử tiểu giải trí phóng viên mà nói, hắn cùng Helen - Hermann khẳng định sẽ một lần nữa xem xét phương diện này đối tượng hợp tác.

Elena - Boyar gật gật đầu, nói,“Có mãnh liêu hoặc là hâm nóng mà nói, cứ việc đánh ta điện thoại, ta tùy thời đều hoan nghênh.”

Nàng rất rõ ràng, Matthew hiện tại là nhị tuyến ngôi sao, tương lai vô cùng có khả năng xông lên nhất tuyến, như vậy ngôi sao đối với giải trí phóng viên giá trị, không phải bình thường đại a.

Matthew biết ngôi sao cùng giải trí truyền thông không thể phân cách quan hệ, nói,“Ở phương diện này, ngươi là ta cùng Helen tuyệt đối thủ tuyển.”

Một lần này về hắn cùng Jessica - Alba hâm nóng, tuy rằng không giống phía trước cùng Keira - Knightley như vậy thanh thế hạo đại, nhưng từ hiện nay hiệu quả đến xem, Elena - Boyar tại thực tế thao tác trung, biểu hiện ra đầy đủ chuyên nghiệp tố dưỡng.

Đương nhiên, vô luận ngoại giới như thế nào hâm nóng, Matthew cùng Jessica - Alba ở giữa đều không khả năng trở thành chân chính nam nữ bằng hữu.

Trên thực tế, tại Matthew qua hoàn một tuần kỳ nghỉ sau, cùng Jessica - Alba ở giữa quan hệ liền nhanh chóng chuyển đạm, đây là bình thường nhất bất quá phản ứng, hai người tối cảm thấy hứng thú đều là đối phương thân thể, nhiệt tình đến nhanh, thường thường biến mất cũng mau.

Cứ việc không phải 419, lại cũng không có quá nhiều phân biệt.

Hơn nữa ngày nghỉ qua đi, Matthew một lần nữa bắt đầu có kế hoạch sinh hoạt, càng nhiều tinh lực đều đặt ở tôi luyện kỹ xảo biểu diễn, luyện tập viết cùng phòng tập thể thao quyền kích cùng tự do vật lộn huấn luyện mặt trên, Jessica - Alba lực hấp dẫn nháy mắt giảm nhỏ.

Trừ đó ra, hắn còn muốn xử lý Blog.

Trải qua vài năm không ngừng đổi mới, thêm thành danh sau mang đến lực hấp dẫn, Matthew Blog chú ý đã đạt tới sáu con số, mỗi ngày phát triển người sử dụng vượt qua vạn nhân, cũng có thể đưa vào đến nổi danh Blog hàng ngũ, đặc biệt là tại Hollywood ngôi sao trong, Blog nhiệt độ có thể xếp vào tiền thập vị.

Đại bộ phận một hai tuyến Hollywood ngôi sao cũng đều khai thông Blog, nhưng niên đại này, chân chính phi thường coi trọng nhân hoặc là công ty không tính rất nhiều, giống như Matthew như vậy, có thể nhìn thấy tương lai xã giao truyền thông tự thân liền có thể chế tạo ngôi sao cùng đề tài nhân, càng là đã ít lại càng ít.

Chung quy người khác không thể giống hắn tác tệ.

Thời gian dần dần tiếp cận cuối tháng Mười,[ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] chiếu phim, dĩ nhiên tiếp cận vĩ đoạn, phim Bắc Mĩ box office tích lũy 3 ức 5227 vạn dollar, vượt qua Pixar phòng công tác [ Finding Nemo ], tạm thời ngồi ở Bắc Mĩ niên độ box office đệ nhất trên bảo tọa.

Bất quá, này một box office con số cũng không thể cam đoan [ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] lấy đến 2003 năm Bắc Mĩ niên độ box office quán quân, bởi vì [ ma giới 3: Vương giả trở về ] còn không có phát hành.

Từ truyền thông đến trong giới công ty, nhất trí đều cho rằng, trải qua tiền hai bộ khúc trải đệm sau,[ ma giới 3: Vương giả trở về ] sẽ nghênh đón một bùng nổ thức kết thúc.

Giống Premiere, Empire,[ Entertainment Weekly ] cùng Hollywood Reporter chuyên nghiệp giải trí truyền thông, cho rằng Peter - Jackson chỉ cần cam đoan [ ma giới 3: Vương giả trở về ] có tiền hai bộ chất lượng, chẳng những chi phiếu phòng thành công, hơn nữa Oscar sẽ đối với này làm ra tích cực đáp lại.

Bộ phận lạc quan nhân sĩ, công bố Oscar khả năng đánh vỡ bỏ qua phi chủ nghĩa hiện thực phim lệ thường, cấp như vậy một bộ siêu cấp cự chế lấy tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất phim phần thưởng.

Cụ thể thế nào, phải chờ tới sang năm ba tháng phân mới có thể công bố.

[ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] Bắc Mĩ box office chỉ có thể dùng đại bạo hình dung, hải ngoại box office đồng dạng xuất sắc, từ tháng bảy chiếu phim đến hiện tại, toàn cầu box office đạt tới 7 ức 5270 vạn dollar, cũng tạm thời ngồi ở toàn cầu niên độ box office quán quân trên vị trí.

Đồng dạng, tại [ ma giới 3: Vương giả trở về ] tiền, toàn cầu niên độ box office quán quân cũng là ẩn số.

Phim box office đại bạo khiến đạo diễn Gore - Verbinski, ba vị diễn viên chính Matthew, Johnny - Depp cùng Keira - Knightley đều được lợi rất nhiều, đặc biệt là tại cùng Disney ảnh nghiệp tiến hành tục tác đàm phán thượng, nắm có quyền chủ động.

Tục tập đàm phán từ Thất Nguyệt trung duy trì liên tục đến cuối tháng Mười, hơn ba tháng giằng co sau, dần dần đạt thành nhất trí.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 263: Cát Xê Phần Tiếp Theo

Cho dù là đối mặt Hollywood lục đại công ty chi nhất Walt Disney, lại thêm nghiệp nội kim bài chế tác nhân Jerry - Bruckheimer, có [ Cướp biển vùng Caribbean: Hắc Trân Châu hào ] box office đại bạo làm tiền đề, Matthew, Johnny - Depp cùng Keira - Knightley ba người tại tục ước đàm phán trung, đều là chiếm cứ ưu thế một phương.

Giống bọn họ này mấy xuất hiện ở trên màn ảnh chủ yếu diễn viên, đàm phán trung ưu thế, thậm chí so đạo diễn Gore - Verbinski phải lớn hơn nhiều.

Thật vất vả đãi đến một đại bán hơn nữa chuẩn bị hệ liệt hóa điện ảnh, vô luận diễn viên vẫn là diễn viên người đại diện, tự nhiên đều tưởng tận khả năng nhiều vớt một bút.

Mà làm chế tác phương hòa đầu tư phương Disney ảnh nghiệp cùng Jerry - Bruckheimer điện ảnh công ty đương nhiên muốn đè thấp thù lao, để tránh tạo thành tục tập xuất hiện con số thiên văn bàn dự toán.

Đại bán điện ảnh tục tác dễ dàng thành công, nhưng ai cũng không thể cam đoan 100% thành công, đầu nhập càng cao phiêu lưu cũng càng lớn.

Johnny - Depp cùng Keira - Knightley kia hai phương diện Matthew không biết đàm phán cụ thể tình huống, hắn bên này Helen - Hermann cùng Disney ảnh nghiệp đàm phán vẫn đều không thuận lợi, chân chính khác nhau điểm thực ra chỉ có một, đó chính là thù lao bao nhiêu.

Helen - Hermann ban sơ vi Matthew hướng Disney ảnh nghiệp khai ra 1200 vạn dollar thù lao, Disney ảnh nghiệp đương nhiên không có khả năng cấp Matthew như vậy cao mức, Johnny - Depp thù lao so sánh Matthew khẳng định chỉ nhiều không ít, Keira - Knightley phương diện cũng sẽ không thiếu đến nơi nào.

Nếu đáp ứng Matthew 1200 vạn dollar chào giá, tất nhiên muốn hình thành thù lao phản ứng dây chuyền, Johnny - Depp già vị cùng nhân vật được hoan nghênh trình độ đều so Matthew muốn cao, thù lao cao hơn một cấp bậc là khẳng định , Keira - Knightley hiện tại cũng là nhị tuyến , còn có nữ chính tên tuổi, liền tính nữ diễn viên thù lao phổ biến so nam diễn viên thấp, đến lúc đó cũng sẽ là một phi thường cự đại con số.

Vỏn vẹn ba danh diễn viên chính thù lao liền muốn vượt qua bốn ngàn vạn dollar, Disney ảnh nghiệp rất khó thừa nhận.

Hơn nữa này chỉ là đệ nhị bộ chào giá, tuy rằng đệ nhị bộ cùng đệ tam bộ là bộ chụp, nhưng diễn viên cùng người đại diện sẽ không ngốc đến đệ tam bộ cùng đệ nhị bộ muốn giống nhau thù lao, đệ tam bộ thù lao khẳng định muốn tại đệ nhị bộ trên trụ cột tăng giá, đây là nghiệp nội bình thường tình huống, Disney ảnh nghiệp cũng không khả năng cự tuyệt.

Helen - Hermann đệ tam bộ thù lao báo giá là 1600 vạn dollar !

Không sai, nàng vi Matthew hướng Disney ảnh nghiệp hô lên 1600 vạn dollar báo giá, nếu Disney ảnh nghiệp đồng ý, Matthew này thu nhập liền thỏa thỏa nhất tuyến ,

Như vậy báo giá đương nhiên là Disney ảnh nghiệp không thể nhận .

Bởi vậy, giữa song phương về thù lao đàm phán vẫn đang tiến hành giằng co, cò kè mặc cả cãi cọ ba tháng lâu.

Giống như là lão tử song phương đàm phán như vậy, tiền tài thủy chung đều là mấu chốt sở tại.

Giằng co ba tháng, Helen - Hermann sở đại biểu Matthew một phương diện này, rốt cuộc cùng Disney ảnh nghiệp sở đại biểu liên hợp chế tác phương đạt thành hiệp nghị.

Sau đó, Matthew ở trên hiệp nghị ký tên.

Đây là một phần độ dày vượt qua một trăm trang điều khoản tinh tế tỉ mỉ đến ăn uống vệ sinh ngủ diễn viên hợp đồng, trong đó hạch tâm tự nhiên là thù lao.

Vì hạ thấp tiền kỳ dự toán, giảm bớt đầu tư phiêu lưu, Disney ảnh nghiệp đưa ra lấy cơ sở thù lao gia hậu kỳ phân thành phương thức, đến thanh toán Matthew thù lao, cơ sở thù lao vi 800 vạn dollar, hoàn toàn phù hợp Matthew cùng Helen - Hermann mong muốn.

Dựa theo [ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] box office đại bạo sau, Matthew ở trong nghề già vị cùng thực tế kêu gọi lực lực ảnh hưởng đến nói, hắn tại một bộ dự toán tương đối sung túc thương nghiệp phim trung, lấy đến 600 vạn thù lao phi thường hợp lý, bất quá biểu diễn tục tập điện ảnh, thù lao tự động thượng phù 20% tả hữu,800 vạn dollar có thể nói hợp tình hợp lý.

Bất quá hệ liệt đệ nhất bộ rất thành công , này cũng liền cho diễn viên chính cố định lên giá tiền vốn, Disney ảnh nghiệp cứ việc không quá vui, vẫn là thích hợp đồng ý Helen - Hermann “Có thể hạ thấp cơ sở thù lao, nhưng muốn gia nhập hậu kỳ phân thành” điều kiện.

Chỉ là phân thành tỉ lệ rất thấp, Bắc Mĩ box office đạt tới phí tổn tuyến có 1% box office phân thành, đột phá ba ức dollar có 2%, nhiều nhất cũng chính là 2% .

Sau đó là đệ tam bộ thù lao, đệ tam bộ thù lao tính toán phương thức tương đối phức tạp, Matthew lúc ấy nhìn thấy hiệp ước, cũng là nhìn nửa ngày, mới tại Helen - Hermann đơn giản hoá giải thích dưới hiểu được.

Dùng Helen - Hermann ngắn gọn sau lời đến nói, Matthew đệ tam bộ thù lao cùng đệ nhị bộ phim box office trực tiếp liên hệ.

Hắn cơ sở thù lao là 1100 vạn dollar, nếu đệ nhị bộ Bắc Mĩ box office cùng toàn cầu box office đều có thể vượt qua đệ nhất bộ, tắc tự động gia tăng 300 vạn dollar.

Lại có hậu kỳ phân thành, song phương phân thành điểm tới hạn lại vẫn là phí tổn tuyến, phim Bắc Mĩ box office đạt tới phí tổn tiền, phân thành sẽ cùng cùng đệ nhị bộ giống nhau, bất đồng là gia tăng một hạng ghi chú điều khoản !

Nếu đệ nhị bộ Bắc Mĩ box office vượt qua bốn ức dollar mà nói, Matthew hưởng thụ đến phân thành tỉ lệ đem đột phá 2% phong đỉnh, đạt tới 3%.

Mặt khác còn có một ít tỷ như TV,dvd cùng internet truyền phát đẳng phương diện phân thành hiệp nghị, bất quá tỉ lệ đều phi thường thấp, không có một hạng vượt qua 1%.

Đương nhiên, ký kết hiệp nghị thời điểm, trên hợp đồng có minh xác phí tổn con số, lấy Disney ảnh nghiệp đã công bố dự toán làm tiêu chuẩn, đệ nhị bộ dự toán phí tổn vi 2 ức 2500 vạn dollar, đệ tam bộ tắc cao tới 2 ức 5000 vạn dollar.

Hạ thấp tiền kỳ thù lao, thích hợp gia nhập hậu kỳ phân thành, đây là Disney ảnh nghiệp muốn kết quả, bởi vì có thể hữu hiệu khống chế đầu tư quy mô, giảm bớt không cần thiết phiêu lưu, đồng thời đem ngôi sao cùng hạng mục chặt chẽ cột vào cùng nhau.

Đồng dạng, đây cũng là Matthew cùng Helen - Hermann mấy lần thương nghị sau kết quả, nhìn như thoái nhượng , có thể ổn thỏa lấy đến tay thù lao giảm bớt , nhưng Matthew biết [ Cướp biển vùng Caribbean ] hệ liệt vỗ không chỉ ba bộ, này hai bộ tục tập từng khẳng định đại lấy được thành công.

Hắn cùng Helen - Hermann yêu cầu là Bắc Mĩ box office phân thành, không phải Bắc Mĩ box office lợi nhuận phân thành, Bắc Mĩ box office con số có phần đông quyền uy cơ cấu thống kê, cũng có Bắc Mĩ cụm rạp liên minh công kì, dù cho Bắc Mĩ box office phân thành tỉ lệ xa xa thấp hơn lợi nhuận phân thành mấy lần, lại không dùng lo lắng Disney ảnh nghiệp tại lợi nhuận con số mặt trên gian lận.

Mặt sau hai bộ tục tác, đồng dạng là Disney ảnh nghiệp phụ trách chế tác, do Disney ảnh nghiệp cùng Walt Disney kì hạ Buena Vista ảnh nghiệp phụ trách tuyên truyền phát hành, rất nhiều phí dụng đều là tay trái đổ vào tay phải, Walt Disney muốn làm chút gì, thật là rất phương tiện .

Hollywood lục đại công ty danh dự lớn lao, hạ đao lừa người đến, một điểm đều sẽ không nương tay.

Dưới tình huống bình thường, giống Matthew này đẳng cấp Hollywood ngôi sao, tham dự tiến phim hậu kỳ phân thành không khó, yêu cầu Bắc Mĩ box office phân thành cũng rất khó khăn , nhưng [ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] rất thành công , Matthew cùng Johnny - Depp nhân vật lại rất được hoan nghênh, tạo thành Disney ảnh nghiệp trong đàm phán tương đối bị động.

Mặt khác, Helen - Hermann cũng nghe được một ít về Johnny - Depp cùng Keira - Knightley phương diện tin tức, Johnny - Depp tại hai bộ tục tác trung thù lao phân biệt là 1500 vạn dollar cùng 2000 vạn dollar, Keira - Knightley còn lại là 400 vạn dollar cùng 500 vạn dollar.

Về phần hai người có hay không hậu kỳ phân thành, đó là thương nghiệp bí mật, Matthew cùng Helen - Hermann cũng không biết.

Tựa như Matthew hiệp ước, trừ cơ sở thù lao ngoài, kia vài hậu kỳ hiệp nghị đều thuộc về bảo mật điều khoản, hắn cũng không thể lấy tùy tiện đối ngoại để lộ.

Từ thù lao phương diện cũng có thể nhìn ra, Matthew, Johnny - Depp cùng Keira - Knightley chia làm ba cấp bậc, được hoan nghênh nhất cùng già vị tối cao Johnny - Depp hưởng thụ là ngôi sao tuyến đầu đãi ngộ, Matthew bởi vì tục tập quan hệ, lấy đến đãi ngộ có thể nói nhị tuyến thiên thượng.

Keira - Knightley cũng là nhị tuyến, nhưng Elizabeth - Swan danh tiếng không tốt, thêm nàng là một nữ diễn viên, này con số cũng cơ bản là chân thật thân giới phản ứng.

Đồng dạng là nhị tuyến, nữ ngôi sao thù lao so nam ngôi sao thiếu một nửa rất bình thường, nam nữ đồng công bất đồng thù là Hollywood lệ thường, nữ diễn viên đãi ngộ phổ biến không bằng nam diễn viên.

Liền nói hai ngàn vạn câu lạc bộ, Hollywood từ trước tới nay chỉ có Julia - Roberts đạt tới , hơn nữa theo sau cùng già vị không bằng nàng nam ngôi sao quay chụp tân tác, thù lao lại muốn hạ thấp đến nam chính mặt sau.

Đây chính là Hollywood hiện thực tình huống, đừng nói là Keira - Knightley , liên hôm nay Hollywood tối cụ quyền thế cùng đại biểu tính nữ tinh đều vô lực đối kháng.

Disney ảnh nghiệp thu phục Matthew, Johnny - Depp cùng Keira - Knightley diễn viên hợp đồng sau, triệu tập tin tức tuyên bố hội, chính thức đối ngoại tuyên bố Jerry - Bruckheimer, Gore - Verbinski, Johnny - Depp, Matthew cùng Keira - Knightley đẳng chủ sáng nhân viên đều sẽ trở về [ Cướp biển vùng Caribbean ] tục tập, hơn nữa đệ nhị bộ cùng đệ tam bộ phận đừng tại 2006 năm cùng 2007 năm kỳ nghỉ hè phát hành.

“Có thể trở về [ Cướp biển vùng Caribbean ] ta phi thường cao hứng, lúc này là một lần vĩ đại lữ trình.” Matthew đối mặt phóng viên phỏng vấn, một bộ nóng lòng trở lại kịch tổ bộ dáng,“Kịch tổ có tốt nhất đạo diễn, giỏi nhất diễn viên, xuất sắc nhất nhiếp ảnh sư......”

Hắn khái quát đem kịch tổ tất cả mọi người khen một lần, cuối cùng nói,“Ta tin tưởng [ Cướp biển vùng Caribbean ] nhất định sẽ trở thành ảnh sử thượng tối thành công hệ liệt điện ảnh trung một thành viên !”

Nói xong này mấy, Matthew không hỏi phóng viên cái gọi là hắn cùng với Keira - Knightley hay không sẽ lắp ráp vấn đề, xoay người ly khai tin tức thính, cùng Johnny - Depp trước sau tiến vào bên cạnh phòng họp.

“Hải, Keira.” Matthew vào cửa liền gặp trước tới được Keira - Knightley, nhìn nàng một cái, nói,“Ngươi so phía trước hắc.”

Keira - Knightley rất tự nhiên nói,“Tại lộ thiên trường quay sái .”

Matthew ghé sát vào một điểm, dùng chỉ có bọn họ hai người mới có thể nghe được thanh âm hỏi,“Buổi tối có thời gian sao?”

Keira - Knightley do dự một chút, chậm rãi lắc đầu,“Ta sáu điểm phi cơ hồi London.”

Jerry - Bruckheimer lúc này đi đến, lớn tiếng nói,“Chư vị, chúng ta lại muốn bắt đầu hợp tác, ta chỉ có một việc, các ngươi nhất định phải phối hợp hảo lịch phát hành, phim quay chụp tạm định tại 2004 cuối năm đến 2005 năm, cụ thể thời gian biểu, chờ ta xác định sau, sẽ khiến nhân truyền cho các ngươi người đại diện.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 264: Phong Hiểm Quá Lớn

Hai bộ tục tập cự ly quay chụp còn sớm, tiền kỳ trù bị cũng không cần diễn viên gia nhập, Matthew này nhân tham gia hoàn tin tức tuyên bố hội, nên làm cái gì liền đi làm cái gì, chỉ cần điều chỉnh tốt đại khái lịch phát hành, đẳng Jerry - Bruckheimer cụ thể thời gian biểu, sau đó chờ kịch bản là có thể .

Cùng [ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ], cùng với đến hiện tại cũng khó sản còn dừng lại ở trên bàn [ National Treasure ] như vậy, Jerry - Bruckheimer tiếp tục đảm nhiệm chế tác nhân sau hai bộ tục tập, căn bản không có kịch bản, chỉ có một đại khái sáng ý.

Nhưng đây chính là kim bài chế tác nhân tự tin, phổ thông chế tác nhân cùng biên kịch khả năng vi một hạng mục chạy gãy chân, Hollywood chế tác công ty cũng không tất sẽ để ý tới, Jerry - Bruckheimer chỉ cần cầm ra một sáng ý cùng đại khái kế hoạch, điện ảnh công ty các đại lão đều sẽ coi trọng.

Jerry - Bruckheimer nói đơn giản hoàn vài câu, Matthew ba người liền ly khai, Keira - Knightley vội vã đi Los Angeles quốc tế sân bay đuổi phi cơ bay trở về London, Matthew cùng Johnny - Depp không nhanh không chậm dọc theo Disney tổng bộ đại lâu thật dài hành lang đi ra ngoài.

“Tháng sau, ta chuẩn bị cùng Vanessa chuyển đi Pháp quốc định cư .” Johnny - Depp đột nhiên nói.

“Đi Pháp quốc?” Matthew biết Vanessa là Depp thê tử,“Như thế nào chạy như vậy xa, về sau với ngươi uống rượu đều phải làm phi cơ xuyên việt toàn bộ Đại Tây Dương .”

Johnny - Depp cười cười,“Đó là Vanessa gia hương.”

Matthew gật đầu,“Nguyên lai là như vậy.”

Thẳng thắn giảng, Johnny - Depp loại này nhân, xác thật phi thường quái, cũng thường thường để người xem không hiểu, nói làm bừa đi hắn cũng làm bừa, nói lên Cố gia hắn cũng đặc biệt Cố gia.

Đại khái đây chính là quái ca tính cách.

Cùng Johnny - Depp ra Disney tổng bộ đại lâu, Matthew nói tạm biệt, hai người lên phần mình xe rời đi.

Disney tổng bộ đại lâu bên trong, Jerry - Bruckheimer đi vào Disney ảnh nghiệp liên hợp chủ tịch Robert - Iger văn phòng.

“Bob......” Jerry - Bruckheimer ngồi trên sô pha, trực tiếp hỏi,“Hiện tại có thể hướng [ National Treasure ] hạng mục trung rót vào tài chính đi?”

Robert - Iger cùng đi Jerry - Bruckheimer ngồi trên sô pha, nói,“Trước đừng có gấp.”

Jerry - Bruckheimer trưởng mặt lập tức trầm xuống dưới,“[ Cướp biển vùng Caribbean ] Bắc Mĩ box office phân thành cùng bộ phận hải ngoại box office phân thành không phải đến trướng sao?”

“Đại bộ phận đều bị tập đoàn công ty điều động đi.” Robert - Iger hơi có chút bất đắc dĩ,“Ngươi cũng biết, tập đoàn công ty tại chuẩn bị một hồi quy mô cự đại thu mua hành động, cần đại lượng tài chính.”

Hắn không đợi Jerry - Bruckheimer lại mở miệng, còn nói thêm,“Đệ nhị bút hải ngoại box office phân thành tháng sau đầu tháng liền sẽ đến trướng, ta cam đoan sẽ ưu tiên đầu nhập đến [ National Treasure ] hạng mục bên trên.”

“Đệ nhị bút phân thành?” Jerry - Bruckheimer có chút bất mãn,“Lúc này mới bao nhiêu tiền, có thể bù lại năm ngàn vạn dollar tài chính chỗ hổng?”

Robert - Iger chỉ có thể nói,“Nếu ngươi không xem trọng này bút tư kim mà nói, chỉ có thể thông qua ngoại bộ dung tư .”

Jerry - Bruckheimer nháy mắt trầm mặc, nếu có thể dựa vào ngoại bộ dung tư giải quyết mà nói, [ National Treasure ] này hạng mục cũng sẽ không kéo đến hiện tại .

Robert - Iger còn nói thêm,“Jerry, ngươi muốn lấy đến này bút đầu tư, tối thiểu cũng muốn cấp Disney ảnh nghiệp một kịch bản đại cương cùng giản lược kế hoạch, bằng không ta sẽ rất khó làm, công ty xét duyệt uỷ ban nói không chừng sẽ hay không quyết này hạng mục.”

Hắn nhìn Jerry - Bruckheimer, hỏi,“Kịch bản hoàn thành sao?”

“Không có.” Jerry - Bruckheimer tận lực nói đơn giản nói,“Biên kịch tổ cầm ra kịch bản, đều khiến ta phủ quyết .”

Này thực ra cùng tài chính không đủ có quan hệ, tài chính không đủ kịch tổ không thể trù hoạch kiến lập, kịch bản đương nhiên cũng không sốt ruột, hơn nữa hắn này người phụ trách ý tưởng cũng chần chờ không chừng, nhìn thấy [ Cướp biển vùng Caribbean ] box office, liền cho rằng sử dụng tuổi trẻ nhân vật chính thanh thiếu niên hướng tác phẩm điện ảnh thị trường phản ứng sẽ càng hảo, nhưng nghe đến vài danh biên kịch trần thuật, lại cảm giác một có được phong phú xã hội kinh nghiệm trung niên nam chính cũng không sai.

“Ngươi cần mau chóng xác định kịch bản ! tối thiểu muốn có một chủ đề kết cấu !” Robert - Iger lại một lần nữa cường điệu nói,“Như vậy công ty tài năng ấn trình tự hướng kịch tổ chú tư.”

Jerry - Bruckheimer nhớ tới mấu chốt vấn đề, hỏi,“Này bút phân thành có bao nhiêu?”

Robert - Iger hồi ức một chút, nói,“Đại khái ba ngàn vạn dollar đi.”

“Mới ba ngàn vạn dollar?” Jerry - Bruckheimer càng thêm bất mãn ,“Sớm nhất dự toán là một ức dollar a ! ngươi lại cho ta ba ngàn vạn dollar, dự toán chỉ có tám ngàn vạn dollar ! thiếu chỉnh chỉnh hai ngàn vạn dollar !”

“Đây cũng là không có biện pháp sự.” Robert - Iger cũng thật bất đắc dĩ,“Bằng không ngươi lại chờ một chút, đẳng phim dvd đưa ra thị trường, tiêu thụ phân thành đến......”

Jerry - Bruckheimer trực tiếp lắc đầu,“Lại đợi mà nói, của ta điện ảnh công ty hóa giải đến tài chính chỉ sợ sẽ ra vấn đề.”

Robert - Iger suy xét một hồi, nói,“Kia liền thích hợp cắt giảm dự toán, mặt khác phương diện không tốt đè thấp, diễn viên thù lao tổng có thể tỉnh một bút đi ra.” Hắn đề nghị,“Ngươi không phải suy xét qua Nicolas Cage sao? Hắn thù lao muốn 2000 vạn dollar, chúng ta đi tìm 1000 vạn dollar trở xuống đẳng cấp diễn viên, còn có nữ chính cùng nam phụ linh tinh nhân vật, có thể sử dụng chút giá không cao tân nhân diễn viên.”

Jerry - Bruckheimer không có nói tiếp, rất chăm chú đang suy xét Robert - Iger mà nói, hiện thực tình huống đặt ở nơi này, hoặc là hạng mục tại tương lai trong một đoạn thời gian phá thai, hoặc là tiến hành thích hợp điều chỉnh.

Robert - Iger còn nói thêm,“Ta đối với ngươi lúc trước sử dụng Nicolas Cage ý tưởng cầm giữ lại ý kiến, hắn vừa làm tạp Windtalkers, liên lụy Metro-Goldwyn-Mayer phá sản, chúng ta lại tại đại chế tác bên trong sử dụng hắn, phiêu lưu quá lớn.”

“Ta biết.” Jerry - Bruckheimer nói tiếp nói,“Nam chính phương diện ta chuẩn bị tuổi trẻ hóa, càng phù hợp thanh thiếu niên thị trường nhu cầu.”

“Đối !” Robert - Iger hoàn toàn tán đồng,“Ý tưởng này ta duy trì !”

Disney ảnh nghiệp sản xuất phim, đều thiên thanh thiếu niên hóa, này cũng có lợi cho mở rộng, công ty ở phương diện này vận tác cũng càng thêm thành thục.

Jerry - Bruckheimer nháy mắt sinh ra một loạt ý tưởng, nói,“Bob, tài chính đúng chỗ sau, ngươi nhất định phải cam đoan này bút tư kim rót vào đến ta hạng mục ! ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng thu phục kịch bản đại cương thiết lập cùng chế tác kế hoạch.”

Robert - Iger trầm ngâm một lát, nói,“Được rồi, ta tận lực.”

Theo sau, Jerry - Bruckheimer vội vã rời đi Robert - Iger văn phòng, cấp vẫn phụ trách hạng mục trợ thủ gọi điện thoại, khiến hắn cùng hai danh biên kịch liên hệ, chuẩn bị đuổi qua cùng bọn họ mặt đối mặt trao đổi một phen.

Tiếp, hắn lại cấp trường kỳ hợp tác một danh tạp tư đạo diễn gọi điện thoại, khiến hắn tìm kiếm thích hợp nơi sân, chuẩn bị một lần nam chính thử vai.

Tuy rằng kịch tổ còn không có chính thức thành lập, Disney ảnh nghiệp tài chính cũng không có đúng chỗ, nhưng chế tác nhân phát triển đến Jerry - Bruckheimer loại trình độ này, tựa như lúc trước trù bị [ Cướp biển vùng Caribbean ] như vậy, trước thử kính xác định dưới nam chính hoàn toàn không là vấn đề.

Jerry - Bruckheimer ra Disney tổng bộ đại lâu, ngồi xe chạy tới Tiểu Thành Venice, ngồi ở trên xe tự hỏi lên nam chính, không biết vì sao, thứ nhất nhớ tới chính là Matthew - Horner.

Từng hắn liền thận trọng suy xét qua Matthew - Horner, nếu không phải tài chính xuất hiện vấn đề, dẫn đến hắn lắc lư không chừng, có lẽ sớm liền lựa chọn Matthew - Horner trở thành nam chính .

[ Cướp biển vùng Caribbean ] hỏa bạo box office cùng Will - Turner thụ người xem hoan nghênh trình độ, trên trình độ rất lớn đã chứng minh Matthew - Horner phi thường thụ thanh thiếu niên người xem ưu ái, tại hai mươi tuổi xuất đầu trẻ tuổi nam diễn viên bên trong, hắn kêu gọi lực tuyệt đối xếp hạng tại hàng đầu.

Này danh diễn viên đã cùng hắn hợp tác qua Black Hawk Down cùng [ Cướp biển vùng Caribbean ] hai bộ phim , bản thân là chuyên nghiệp cố gắng lại cực ít cấp kịch tổ ra nan đề diễn viên.

Tuổi trẻ, có kêu gọi lực, ngoại hình điều kiện thảo hỉ, lại thêm sẽ không mang đến một ít không cần thiết phiền toái, như vậy diễn viên, người sản xuất đều thích.

Hơn nữa Matthew - Horner chỉ là nhị tuyến, trong ngắn hạn không có khả năng tiến vào nhất tuyến, rời đi [ Cướp biển vùng Caribbean ] hệ liệt mà nói, thù lao tất nhiên tại một ngàn vạn dollar trong vòng.

Này so với hắn từng tưởng sử dụng Nicolas Cage, giảm bớt gấp đôi có thừa.

“Matthew - Horner hẳn là tương đối thích hợp nhân tuyển.” Jerry - Bruckheimer trong lòng nói thầm,“Có lẽ cũng có so với hắn thù lao càng thấp, càng thêm thích hợp nhân tuyển?”

Nghĩ đến đây, Jerry - Bruckheimer xác định muốn cử hành một lần thử vai, trong đầu lóe qua càng nhiều người danh tự, lại cấp trợ thủ gọi điện thoại,“Có chuyện, ngươi theo vào một chút, thứ hai tuần sau cấp Matthew - Horner, James - Franco, Josh - Hartnett...... Không, Josh - Hartnett vẫn là tính......”

[ Trân Châu cảng ] cùng Black Hawk Down hai bộ phim không có đạt tới mong muốn, Jerry - Bruckheimer đã không xem hảo Josh - Hartnett tương lai ,“Còn có Colin - Farrell cùng Jude Law, cho bọn họ người đại diện phát thử vai mời, hạng mục mà nói liền nói là động tác mạo hiểm loại hình, không cần cấp cụ thể giải thích, ta muốn xem nào nhân thiên nhiên càng thích hợp nam chính.”

Jerry - Bruckheimer nói chuyện điện thoại xong, quyết định đem công tác trọng điểm chuyển dời đến [ National Treasure ] này hạng mục bên trên đến, chung quy [ King Arthur ] quay chụp liền muốn kết thúc.

Thời gian chậm rãi tiến vào tháng mười một,[ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] trải qua bốn tháng chiếu phim sau, từ Bắc Mĩ cụm rạp thị trường trong chính thức hạ màn, cuối cùng Bắc Mĩ box office dừng lại ở 3 ức 5668 vạn dollar này một con số mặt trên.

Liền tại phim hạ màn đồng thời, Matthew từ Helen - Hermann chỗ đó được đến tin tức, Thiên Sứ trù tính công ty thu đến Jerry - Bruckheimer chính thức mời, mời Matthew tham gia một bộ động tác mạo hiểm đề tài phim nam chính thử vai.

Thử vai mời không có nói rõ cụ thể thử vai nội dung, Jerry - Bruckheimer này hạng mục, cũng chưa công khai, thậm chí chỉ dừng lại ở số ít nhân trên bàn, nhưng Matthew phi thường rõ ràng, này khẳng định là [ National Treasure ] nam chính thử vai !

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 265: Brokeback Mountain

“Hẳn là không sai được.”

Trong văn phòng, Helen - Hermann đối Matthew nói,“Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, chính là Jerry - Bruckheimer đặt ở trong tay cùng [ độc lập tuyên ngôn ] có liên quan cái kia động tác mạo hiểm hạng mục.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta nhớ rõ năm trước lúc này, ngươi liền nói cho ta biết Jerry - Bruckheimer tại trù bị hai tân hạng mục, hiện tại [ King Arthur ] đều nhanh chụp xong, này hạng mục còn không có xác định kịch bản.”

Helen - Hermann ngược lại là không cảm giác kỳ quái, nói,“Không có đầy đủ tài chính, cho dù là Jerry - Bruckheimer cũng chỉ có thể đẳng, ta từ Disney ảnh nghiệp bên trong lý giải qua, kịch bản từ bắt đầu biên soạn đến hiện tại, đã tiến hành chín tháng, Jerry - Bruckheimer ít nhất phủ định sáu lần, đến hiện tại còn không có sửa bản thảo.”

Nàng nâng kính mắt,“Lần này ngươi trực tiếp tham gia mang trang thử vai, thử vai nội dung cụ thể chưa biết, trước mắt căn bản không biết đây là một cái dạng gì nam chính, đừng nói ngoại giới , phỏng chừng liên Jerry - Bruckheimer cùng kia hai biên kịch, cũng không xác định nam chính nhân thiết.”

Matthew lại gật đầu,“Ta biết.”

Này khẳng định là một lần rất quái dị thử vai, này hạng mục đặt ở trên bàn thời gian dài như vậy, tuy rằng không có đối ngoại công bố, nhưng khẳng định có chút tin tức để lộ đi ra ngoài, nếu là thử vai, kia thuyết minh thu đến mời nhân không chỉ hắn một, hôm nay loại tình huống này, thực ra đối với hắn phi thường có lợi.

Người khác không xác định đây là một cái gì nhân vật, Matthew đại khái nhớ rõ một ít.

Từng xem qua phim trong, Nicolas Cage đóng vai nhân vật này, toàn bộ gia tộc vài đời tìm kiếm thánh điện kỵ sĩ bảo tàng, mãi cho đến hắn nơi này, rốt cuộc đạt được chút manh mối, mà hắn bản nhân tinh thông Mĩ quốc độc lập chiến tranh lịch sử cùng giải mật......

Cự ly thử vai còn có hơn một tuần thời gian, hắn biết phải làm chút chuẩn bị, nhiều xem xét Mĩ quốc độc lập chiến tranh phương diện tương quan tư liệu.

“Này chỉ là chúng ta bị tuyển hạng mục chi nhất.” Helen - Hermann lúc này lại mở miệng nói,“Này hạng mục liên tục kéo dài lâu như vậy, tương lai tính không xác định quá lớn, một khi làm tạp mà nói......”

Matthew không biết từng này bộ phim có phải hay không cũng như vậy, nói,“Chúng ta còn có mặt khác lựa chọn sao?”

Dựa theo Hollywood qua lại lịch sử đến xem, một bộ phim nếu không ngừng kéo dài cải biến lại lùi lại, cuối cùng biến thành ăn hành hóa khả năng tính phi thường lớn.

Helen - Hermann nhìn hắn một cái,“Đương nhiên là có !” Nàng rõ ràng cố ý nói,“Ngươi tại nghỉ phép tán gái, sẽ không cho rằng ta cũng tại nghỉ phép đi?”

Matthew không có tiếp Helen - Hermann mà nói, ngược lại nói,“Nói nói xem đi.”

“[ Cướp biển vùng Caribbean ] siêu cao box office cùng Will - Turner bị thụ người xem thích, khiến ngươi gợi ra rất nhiều đạo diễn cùng chế tác nhân chú ý.” Helen - Hermann từ trong ngăn kéo cầm ra một phần văn kiện, đẩy đến Matthew trước mặt,“Đây là ta sửa sang lại hướng ngươi phát ra mời kịch tổ cùng tương quan tư liệu.”

Không đợi Matthew lật xem, nàng liền nói đơn giản nói,“Michael Bay mời ngươi tham gia hắn tân hạng mục thử vai, đây là một về nhân bản nhân đề tài phim. Ridley - Scott chuyên môn cho ta gọi điện thoại hỏi thăm ngươi lịch phát hành, hắn đang tại trù bị một bộ Sử Thi chiến tranh phương diện siêu cấp đại chế tác. Focus Features cùng từng đạt được qua giải Oscar Lý An muốn ngươi biểu diễn một bộ cải biên điện ảnh nam chính. Lại chính là một ít dự toán chỉ có mấy trăm vạn dollar tiểu hạng mục, cơ bản đều không cần suy xét, cùng ngươi trước mắt già vị cùng lộ tuyến không hợp.”

Biên nghe Helen - Hermann nói, Matthew biên nhanh chóng lật xem một chút kia phân văn kiện, kia vài loại nhỏ hạng mục mời, xác thật không cần suy xét, tỷ như trọng khải bản [ Texas cưa điện sát nhân cuồng ], hắn nếu tham diễn như vậy hạng mục, biểu diễn nào nhân vật? Bị giết nhân cuồng dùng cưa điện cưa mất ngốc nghếch trung nhị thanh niên, vẫn là mang mặt nạ sát nhân cuồng?

Hắn hiện tại là nhị tuyến ngôi sao , vẫn là một chưa từng có diễn qua thanh xuân loại hình đề tài nhị tuyến ngôi sao, biểu diễn như vậy nhân vật, chẳng phải là càng hỗn càng rút lui ?

Phỏng chừng đối phương cũng chính là thử một lần, chung quy phát mời lại không cần trả giá đại giới, vạn nhất mời nhân đầu phát ngất đáp ứng đâu? Liền tính là không đáp ứng mà nói, bọn họ chẳng những không có tổn thất, còn có thể hâm nóng cùng loại “Matthew - Horner cố ý biểu diễn, bởi vì lịch phát hành tiếc nuối bỏ qua” Linh tinh tin tức, mượn một đợt hắn nhiệt độ, căn bản có kiếm vô bồi.

Có thể ở Hollywood hỗn đi ra , hoặc là gia thế bối cảnh phi thường tốt, hoặc chính là nhân tinh.

Matthew cũng phát hiện , từ hắn thoát ly tiểu diễn viên phạm trù, trở thành một minh tinh cấp bậc diễn viên bắt đầu, chung quanh tình thế cùng phía trước phát sinh căn bản tính biến hóa, cơ bản không có nhân lại cùng hắn mặt đối mặt trực tiếp bùng nổ xung đột, ngược lại cùng Hollywood đối ngoại biểu hiện ra như vậy, sở hữu cạnh tranh đều che giấu tại ngăn nắp lượng lệ vỏ ngoài phía dưới.

Đương nhiên, hắn thành danh thời gian còn thiếu, trở thành ngôi sao cấp bậc diễn viên sau, chỉ điểm diễn hai bộ phim [ Cướp biển vùng Caribbean ] cùng [ Dawn of the Dead ], người trước cùng Johnny - Depp cùng Keira - Knightley ở chung thực hảo, lẫn nhau mâu thuẫn cùng cạnh tranh đều dừng lại ở người đại diện phương diện, người sau là Sean - Daniel dốc hết sức mời tuyệt đối nam chính, ngay cả thử vai đều không dùng, là kịch tổ nội tối đại bài diễn viên, cũng chưa nói tới cạnh tranh cùng xung đột.

Dù sao Matthew bản thân cảm giác, hắn nhìn chung mà nói thuộc về người may mắn kia một hàng ngũ.

Lật xem hoàn kia phân văn kiện, Matthew hỏi Helen - Hermann,“Này mấy mời, ngươi thấy thế nào?”

“Đại bộ phận đều là đến cọ ngươi cùng [ Cướp biển vùng Caribbean ] nhiệt độ .” Helen - Hermann nhìn xem rất rõ ràng,[ Cướp biển vùng Caribbean ] vừa lấy vượt qua 3 ức 5000 vạn dollar box office tại Bắc Mĩ hạ màn, tục tác lại chính thức tuyên bố mở ra, Matthew này nam chính chi nghiêm chính là thụ chú ý thời điểm, bên kia Johnny - Depp thu đến mời, phỏng chừng so Matthew chỉ nhiều không ít. Nàng nói,“Trừ ta với ngươi nói kia ba hạng mục, mặt khác đều có thể trực tiếp phủ quyết điệu.”

Helen - Hermann lại bổ sung một câu,“Sở hữu mời trong, cũng chỉ có này ba hạng mục trước dự toán đạt tới ngàn vạn cấp bậc.”

Matthew biết đây chính là Helen - Hermann phong cách, phàm là có hạng mục, đầu tiên suy xét vĩnh viễn không phải có thể hay không xung thưởng, mà là thương nghiệp giá trị bao nhiêu.

“Ba đầu tư ngàn vạn dollar trên đây đâu?” Hắn lại hỏi.

Helen - Hermann đối đãi Matthew phương thức, sớm tại bất tri bất giác phát sinh biến hóa, cái loại này bóp kem đánh răng thức nói chuyện phương thức cùng đơn giản thô bạo thái độ, theo Matthew trở thành nhị tuyến ngôi sao, triệt để biến mất không thấy, chẳng sợ nàng cho rằng chính mình càng thêm chuyên nghiệp, lựa chọn càng thêm thích hợp, cũng sẽ kiên nhẫn chi tiết giải thích trong đó nguyên do.

Thực ra Matthew chính mình cũng rõ ràng, hắn từ tiểu diễn viên hướng minh tinh chuyển biến thời điểm, Helen - Hermann cũng tại lặng yên phát sinh chuyển biến, từ một quyết sách giả chuyển biến trở thành phục vụ giả.

Đây cũng là ngôi sao sau lưng người đại diện tất yếu phải thói quen ,[ California nhân tài dự luật ] có minh văn quy định, giải trí trù tính cùng hộ khách dài nhất hiệp ước kỳ hạn không được vượt qua ba năm, ngôi sao có được tương đối rộng rãi lựa chọn quyền, người đại diện hoặc là trù tính công ty cũng không khả năng phong sát ngôi sao.

Tại Hollywood này trong giới, có thể nghe được vĩnh viễn đều là Do Thái duệ nhóm phong sát mỗ mỗ mỗ ngôi sao, chưa bao giờ sẽ xuất hiện c+ hoặc là người đại diện phong sát ngôi sao tin tức, bởi vì trù tính hiệp ước dài nhất cũng chỉ có ba năm.

Ngôi sao nghe người đại diện mà nói, đều là có thể có lợi, ngươi hảo ta hảo mọi người hảo.

Một khi ích lợi có xung đột, ngôi sao sa thải người đại diện là vẻ bình thường, so với hiện tại năm Oscar trao giải điển lễ sau, lại xung áo thất bại Tom - Cruise trực tiếp sao c+ cùng người đại diện Pat Kingsley con mực, cứ việc c+ cùng Pat Kingsley tương đương khó chịu, ngầm từ tín ngưỡng đến sinh hoạt cá nhân lại đến xu hướng tình dục, làm rất nhiều bôi đen Tom - Cruise động tác nhỏ, nhưng Tom - Cruise vẫn là Tom - Cruise, siêu cấp cự tinh địa vị sẽ không bởi vì sao c+ cùng Pat Kingsley mà thay đổi.

Không nói Tom - Cruise này một cấp bậc, liền nói Charlize - Theron này nhị tuyến ngôi sao, vì thay đổi bình hoa cố hữu hình tượng, lấy Monster trùng kích Oscar tốt nhất nữ chính, nàng cũng sa thải người đại diện.

Vị này người đại diện đối với Charlize - Theron đến nói, tựa như Helen - Hermann đối với hắn, đều là một tay khai quật hơn nữa phủng đỏ bọn họ người đại diện.

Nhưng vì càng lớn ích lợi, Charlize - Theron không chút do dự sa thải vị kia người đại diện con mực.

Nếu hắn nhớ không lầm mà nói, từ đây Charlize - Theron sự nghiệp hướng phía trước bước một bước lớn.

Đương nhiên, Matthew cho rằng hiện tại cùng Helen - Hermann phi thường hợp phách, vô luận là tương lai phong cách lộ tuyến, vẫn là thủ trọng thương nghiệp tuyển phim nguyên tắc, lý niệm đều tương đương nhất trí, không có đổi mới người đại diện ý tưởng.

Helen - Hermann hiển nhiên sớm có suy xét, nói,“Focus Features cùng An - Lý mời đầu tiên có thể bài trừ bên ngoài.” Nàng trực tiếp lý giải thích,“Đầu tiên phim đầu tư phi thường thấp, đại khái chỉ có 1000 vạn dollar nhiều một chút, ngươi muốn biểu diễn mà nói, tất yếu tự hạ thù lao. Tiếp theo đạo diễn An - Lý vừa làm tạp [ Hulk ], cùng hắn hợp tác phiêu lưu tương đối lớn. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một điểm, đây là căn cứ Anne - Proulx tiểu thuyết cải biên một bộ điện ảnh, mà tiểu thuyết nguyên tác giảng thuật một nam đồng tính luyến cố sự.”

“Nam đồng tính luyến?” Matthew lập tức nghĩ tới [ Brokeback Moutain ].

Này bộ tác phẩm thật sự là rất có danh , dù cho hắn loại này chỉ nhìn bỏng phim nhân, từng đều nghe nói qua tên này, tại kia khi sinh hoạt địa phương, Brokeback thậm chí trở thành đồng tính luyến đại danh từ.

Tuy rằng không nhìn qua bộ điện ảnh này, càng cụ thể tình huống cũng không biết, nhưng một bộ phim có thể có như thế lực ảnh hưởng, khẳng định là đạt được cự đại thành công.

Nếu hắn kỹ xảo biểu diễn xuất chúng, muốn xung thưởng, lại chuẩn bị chuyển hình mà nói,[ Brokeback Moutain ] khẳng định là một phi thường tốt lựa chọn.

Đáng tiếc Matthew có rõ ràng bản thân nhận tri, hắn kỹ xảo biểu diễn như vậy, Oscar biểu diễn thưởng có cũng được mà không có cũng không sao, hiện tại liên ngôi sao tuyến đầu đều không là, chuyển hình căn bản không có tất yếu, hơn nữa hắn cũng không muốn đi hỗn độc lập phim văn nghệ giới.

Còn có, hắn đối làm cơ một điểm hứng thú cũng không có, cho dù là quay phim, ngẫm lại đều không rét mà run.

Cho nên, chỉ suy xét vài giây, hắn liền đối Helen - Hermann gật đầu,“Hảo ! này có thể bài trừ đi !”

Helen - Hermann gặp Matthew nghe theo chính mình đề nghị, không có tạm dừng, tiếp tục nói,“Lại chính là mặt khác hai lựa chọn .”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 266: Phi Thường Phù Hợp

Không phải gặp phải chuyển hình hoặc là sự nghiệp nghiêm trọng đình trệ nam diễn viên, ai sẽ đi lựa chọn [ Brokeback Moutain ]? Matthew bản nhân đối làm cơ không có hứng thú, cho dù là trên màn ảnh làm cơ, Helen - Hermann còn lại là dùng bình thường nhất ánh mắt đến đối đãi lần này mời, Matthew sự nghiệp rất thuận lợi, lại dùng không được chuyển hình, vì cái gì muốn mạo lớn như vậy phiêu lưu đi tiếp một nam đồng nhân vật?

So với Focus Features cùng An - Lý hạng mục, Michael Bay cùng Ridley - Scott mời, tại nàng trong mắt càng có giá trị.

“Ridley - Scott chuyên môn cho ta gọi điện thoại hỏi của ngươi lịch phát hành.” Helen - Hermann tựa hồ có chút đau đầu,“Matthew, hắn cố ý khiến ngươi biểu diễn tân tác nam chính, đề tài đại khái là Thập Tự quân viễn chinh.”

Nghe nói như thế, Matthew lập tức liên tưởng đến Orlando - Bloom, này chẳng phải chính là Orlando - Bloom kia bộ về Jerusalem Sử Thi phim chiến tranh sao?

Nhớ tới này mấy, hắn nhanh chóng nói,“Ngươi không phải đã nói gần nhất hai năm không cần tiếp cổ trang loại hình nhân vật sao?”

Khi đó thật nhiều đạo bản điện ảnh tải xuống trên trang web sảo ồn ào huyên náo, cái gì cụm rạp phát hành phiên bản siêu cấp lạn, đạo diễn cắt nối biên tập phiên bản là thần tác, hắn thụ này ảnh hưởng, cũng tải xuống hai phiên bản đối lập nhìn nhìn, chỉ có một cảm giác, đồng dạng tên phim, đạo diễn cùng diễn viên chính, cụm rạp phát hành phiên bản cùng đạo diễn cắt nối biên tập bản, căn bản chính là hai bộ điện ảnh.

Còn nhớ rõ khi đó có người nói đây là Hollywood người sản xuất trung tâm chế thất bại điển phạm.

Nghiên cứu này nguyên nhân, phim cuối cùng cắt nối biên tập quyền cũng không tại Ridley - Scott trong tay.

Đổi đến hiện tại, Ridley - Scott có thể lấy đến cuối cùng cắt nối biên tập quyền quyền?

Matthew trải qua này vài năm quan sát lý giải, thực ra nhìn xem rất rõ ràng, giống Ridley - Scott loại này Hollywood nhất tuyến đẳng cấp đạo diễn, căn bản không có khả năng lấy đến cuối cùng cắt nối biên tập quyền.

Bây giờ còn quay chụp điện ảnh đạo diễn, có thể lấy đến phim cuối cùng cắt nối biên tập quyền , trên cơ bản một bàn tay liền có thể đếm qua đến.

Cho nên, dù cho không bận tâm đây là một cổ trang loại hình nhân vật, Ridley - Scott mời, cũng không cần đi suy xét.

“Ngươi sẽ không muốn cho ta nhận Ridley - Scott mời đi?” Matthew thử hỏi.

Chung quy Helen - Hermann cùng Ridley - Scott quan hệ không phải bình thường.

Helen - Hermann ít có lộ ra khó xử biểu tình,“Từ trên tình cảm đến giảng, Ridley - Scott giúp qua ngươi cùng ta, hắn mời chúng ta hẳn là thận trọng suy xét.”

Matthew không nói gì, hắn hiện tại phát triển một mảnh đại hảo, không có khả năng lấy chính mình tiền đồ đi mạo hiểm.

“Nhưng từ trên lý trí đến nói.” Helen - Hermann còn nói thêm,“Tiếp được này cổ trang loại nhân vật, đối với ngươi tương lai không có lợi.”

Cụ thể nguyên nhân nàng không có lại nói, rất sớm phía trước liền cấp Matthew phân tích qua.

Thiên Sứ trù tính công ty bảng hiệu chính là Matthew, đây cũng là nàng kì hạ tối đại bài ngôi sao, Matthew tồn tại ý nghĩa không chỉ là có thể cung cấp kếch xù thù lao trích phần trăm, còn có thể giống [ Vua Bọ Cạp ] cùng [ Dawn of the Dead ] đàm phán quay chụp như vậy, hữu hiệu kéo động Thiên Sứ trù tính công ty mặt khác nghiệp vụ, nếu Matthew sự nghiệp xuất hiện vấn đề, bị hao tổn không chỉ là Matthew bản nhân, còn có nàng cùng Thiên Sứ trù tính công ty.

Matthew vẫn không có nói tiếp, hắn muốn nhìn một chút Helen - Hermann lựa chọn, đối mặt loại tình huống này, một đủ tư cách người đại diện, hẳn là lấy minh tinh điện ảnh lợi ích làm trọng.

Helen - Hermann rất nhanh liền nói,“Này hạng mục cũng không cần suy xét , ta sẽ tìm một thích hợp lý do uyển cự Ridley - Scott.”

Matthew gật gật đầu, nói tiếp nói,“Như vậy liền còn lại Michael Bay hạng mục.”

Helen - Hermann chi tiết nói,“Michael Bay rời đi Jerry - Bruckheimer sau, nương tựa DreamWorks cùng Spielberg, đây là hắn cùng với Jerry - Bruckheimer giải tán sau đệ nhất bộ phim.”

Nghe nàng nói tới đây, Matthew không khỏi nhớ tới [ Transformers ] đến, chẳng lẽ Michael Bay đây là đang vì Optimus Prime cùng Megatron tìm vai phụ?

Sự tình rõ ràng không giống hắn tưởng như vậy, Helen - Hermann tiếp tục nói,“Đây là một bộ về nhân bản nhân điện ảnh, cụ thể nội dung còn không biết, đề tài loại hình mà nói, lấy Michael Bay phong cách, khẳng định là phi thường hỏa bạo động tác phim.”

Matthew xem qua Michael Bay rất nhiều điện ảnh, từng [ Transformers ] hệ liệt, còn có đi đến bên này sau, nhìn hắn quay chụp [ Bad Boys ],[ The Rock ],[ tận thế ] cùng [ Trân Châu cảng ] đẳng phim, trừ [ The Rock ] ngoài, Michael Bay điện ảnh trên cơ bản đều là ngốc nghếch thương nghiệp phim giải trí đại danh từ,[ tận thế ] khiến một đám dầu mỏ công nhân bay đến vũ trụ bên trong giếng khoan,[ Trân Châu cảng ] đánh lén là một đoạn cẩu huyết tam giác luyến đảm đương bối cảnh......

Nhưng ai cũng không thể phủ nhận, Michael Bay đặc biệt lý giải điện ảnh thị trường, càng rõ ràng kia vài nhiệt huyết xúc động nội tiết tố phân bố tràn đầy thanh thiếu niên người xem thích cái gì loại hình phim, từ quảng cáo nghề chuyển vào đến hiện tại, quay chụp mỗi một bộ điện ảnh đều có thể thực hiện lợi nhuận, này đối một thương nghiệp điện ảnh đạo diễn đến nói, tuyệt đối được cho là cự đại thành công.

Hắn hiện tại định vị là động tác ngôi sao, Michael Bay am hiểu nhất là động tác phim, từ phương diện này đến nói, hai người loại hình phi thường phù hợp.

Matthew duy nhất nghi ngờ, chính là không nhớ rõ xem qua như vậy một bộ về nhân bản nhân động tác phim.

Helen - Hermann cũng có thể nghĩ đến này chút, nói,“Này mấy mời trong, trừ Michael Bay tân phim nam chính, mặt khác đều không cần suy xét. Michael Bay chỉ cần tiếp tục đi thương nghiệp lộ tuyến, không đi ngoạn văn nghệ cùng chiều sâu, tiếp tục thành công đi xuống tỷ lệ phi thường cao, ta sẽ tạm thời ứng này phân mời, duy trì liên tục chú ý hắn cùng DreamWorks hợp tác này hạng mục.”

Xét thấy Michael Bay qua lại xa hoa chiến tích, Matthew đối với này không có dị nghị, chỉ là hỏi,“Thử vai đại khái tại lúc nào?”

“Muốn tới sang năm hai tháng phân hoặc là ba tháng phân.” Helen - Hermann nhìn thấy Matthew nghi hoặc, đơn giản giải thích nói,“Sớm như vậy phát mời, một phương diện là xem chúng ta ý nguyện, một phương diện khác phương tiện kịch tổ cùng diễn viên phối hợp lịch phát hành.”

Điểm ấy Matthew minh bạch, rất nhiều đứng đầu Hollywood ngôi sao công tác kế hoạch, thường thường có thể xếp đến hai ba năm sau.

Helen - Hermann cuối cùng nói,“Trước mắt chúng ta tranh thủ hai trọng điểm, một là Jerry - Bruckheimer động tác mạo hiểm hạng mục, hai là Michael Bay phim hành động nam chính.” Nàng nâng kính mắt, nhìn về phía Matthew,“Không thành vấn đề đi?”

“Không thành vấn đề !” Matthew đem kia phân văn kiện hoàn cho Helen - Hermann,“Này cũng cùng ta định vị tương phù hợp.”

Helen - Hermann thu hồi kia phân văn kiện, nói,“Ta còn là phía trước đề nghị. Matthew, tại ngươi trở thành ngôi sao tuyến đầu phía trước, chuyển hình quay chụp phi động tác loại hình phim nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, nếu không có tất yếu, phi động tác loại hình nhân vật không cần tiếp.”

Matthew biết chuyển hình phiêu lưu cự đại, nói,“Ngươi yên tâm hảo, ta đối với mặt khác loại hình nhân vật tạm thời không có hứng thú, đặc biệt là văn nghệ loại hình.”

Cơ lão cùng bệnh thần kinh cái gì đều coi như hết, cái loại này cần điên cuồng tăng phì cùng giảm trọng , đều là lấy thân thể mình khỏe mạnh nói đùa, hắn hiện tại thật vất vả sự nghiệp có thành, nhị tuyến ngôi sao aura gia thân, có thể hấp dẫn không thiếu cùng Jessica - Alba dường như nữ ngôi sao, còn tưởng nhiều hưởng thụ vài năm đâu.

“Còn có.” Helen - Hermann còn nói thêm,“Có một chút phẩm bài cố ý khiến ngươi đảm nhiệm quảng cáo người phát ngôn, ta tất cả đều uyển cự .”

Matthew đã tương đối tín nhiệm Helen - Hermann , biết nàng làm như vậy khẳng định có nguyên nhân, cũng không hỏi nhiều.

Quả nhiên, Helen - Hermann tiếp giải thích nói,“Này mấy quảng cáo đại ngôn phần lớn đều là trung đẳng thiên thượng phẩm bài, cũng phù hợp của ngươi định vị, nhưng bọn họ yêu cầu ký kết ba đến năm năm tả hữu dài chừng.”

Matthew lập tức minh bạch lại đây,“Muốn dùng nhị tuyến ngôi sao giá, buộc định một tương lai ngôi sao tuyến đầu?”

“Không sai biệt lắm đi.” Helen - Hermann nói thẳng,“Matthew, ngươi hiện tại phát triển thế rất tốt, tạm thời cũng không thiếu tiền, quảng cáo đại ngôn linh tinh không cần sốt ruột, chờ ngươi trở thành ngôi sao tuyến đầu sau, chúng ta sẽ có càng nhiều quảng cáo có thể chọn lựa, cũng có thể lấy đến càng cao đại ngôn phí.”

Nàng xem hướng Matthew,“Ta rất chờ mong ngươi trở thành ngôi sao tuyến đầu ngày đó. Đến lúc đó, chúng ta sẽ một lần nữa thiết kế một điều đi thông siêu cấp cự tinh đường.”

Matthew biết chính mình cự ly ngôi sao tuyến đầu còn xa,“Còn muốn đẳng hai ba bộ điện ảnh thành công đâu.”

Hắn không có đem [ Cướp biển vùng Caribbean ] hệ liệt suy xét ở bên trong, đây là cuối cùng bảo đảm, mà không phải đi tới dựa vào.

Helen - Hermann nhắc nhở hắn,“Đừng quên đi phòng tư liệu lấy tư liệu, ta để người góp nhặt rất nhiều về Mĩ quốc độc lập chiến tranh cùng Thánh Điện kỵ sĩ đoàn tư liệu.”

Matthew đứng lên cáo từ, nói,“Ân, ta trở về sẽ hảo hảo xem xem.”

Hắn đối Mĩ quốc độc lập chiến tranh lý giải, cũng liền dừng lại tại [ độc lập tuyên ngôn ], George - Washington cùng Benjamin - Franklin trên trình độ, muốn tham gia như vậy một bộ trực tiếp liên hệ đến Mĩ quốc độc lập mạo hiểm tầm bảo điện ảnh, nhiều nhiều lý giải đoạn lịch sử kia, khẳng định có ích vô hại.

Cầm một xấp thật dày tư liệu, Matthew không có rời đi Thiên Sứ trù tính công ty, mà là đi phòng tư liệu mới nhất nguyên bộ phòng đọc, kết hợp máy tính internet, tìm đọc này mấy tư liệu.

Chỉ lật xem vài tờ, hắn liền phát hiện một kinh người sự thực, George - Washington thế nhưng cùng Càn Long hoàng đế là một thời đại nhân vật !

Matthew cố ý ở trên mạng tra xét, George - Washington cùng Càn Long hoàng đế đều là chết vào 1799 năm.

Không biết vì sao, chính hắn cũng tìm không thấy nguyên nhân, chỉ cần vừa nghĩ đến George - Washington cùng Càn Long hoàng đế, theo bản năng liền cảm giác George - Washington là một hiện đại nhân, mà Càn Long hoàng đế là cổ đại nhân......

Tại Matthew cảm giác trung, George - Washington so Càn Long hoàng đế tối thiểu cũng muốn vãn hơn một trăm năm.

Nhưng loại cảm giác này rõ ràng không đối.

Theo sau, Matthew đem loại này mạc danh kỳ diệu cảm giác ném tới một bên, hết sức chuyên chú nghiên cứu lên về Mĩ quốc độc lập chiến tranh cùng Thánh Điện kỵ sĩ đoàn tư liệu, hơn nữa cố gắng hồi ức từng xem qua do Nicolas Cage diễn viên chính kia bộ điện ảnh, lấy từ giữa tìm đến có thể khiến chính mình lấy xuống thử vai cùng nhân vật hữu dụng gì đó.

Tháng mười một thứ nhất thứ hai, Matthew cưỡi Helen - Hermann ô tô, dựa theo ước định thời gian, đi đến Disney nhà sản xuất, chuẩn bị tham gia Jerry - Bruckheimer tự mình chủ trì thử vai.

Vì lần này thử vai, Matthew làm đủ chuẩn bị, tỷ như cố ý đính chế tây trang hòa bình quang kính mắt linh tinh trang bị, để khiến chính mình thoạt nhìn như là rất có học vấn bộ dáng.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 267: Bị Loại

Disney nhà sản xuất một gian phòng thử vai nội, Matthew dựa theo Jerry - Bruckheimer yêu cầu, kết thúc một đoạn biểu diễn, học Helen - Hermann bộ dáng, nâng kính mắt, đứng ở phía trước màn ảnh, chờ đợi tiếp theo giai đoạn chỉ thị.

Chủ trì thử vai Jerry - Bruckheimer có vẻ rất bình tĩnh, nói,“Có thể . Matthew, hôm nay liền đến nơi này đi, kết quả ta sẽ mau chóng thông tri Helen.”

“Hảo.” Matthew không có nhiều lời nói, xoay người rời đi phòng thử vai, đi theo một danh công tác nhân viên mặt sau, đi hoá trang gian.

Phòng thử vai bên trong, Jerry - Bruckheimer mở ra trước mặt máy theo dõi, một lần nữa nhìn một lần Matthew thử vai ghi hình, bên cạnh Anderson - Martinez cũng tại rất chăm chú xem.

Đẳng ghi hình truyền phát hoàn tất, Anderson - Martinez khẽ nhíu mày, kỳ quái nói thầm,“Tổng cảm giác không đúng chỗ nào a.”

Không cần hắn nhắc nhở, thực ra tại thử vai thời điểm, Jerry - Bruckheimer liền phát hiện không đúng.

Jerry - Bruckheimer lại một lần nữa truyền phát thử vai ghi hình, Anderson - Martinez vừa nhìn vừa vò đầu,“Đến cùng không đúng chỗ nào đâu?”

Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm máy theo dõi hình ảnh, Jerry - Bruckheimer thủy chung không nói gì, thẳng đến thử vai ghi hình truyền phát hoàn tất, đứng lên, nói,“Qua hội ngươi tự mình gọi điện thoại thông tri Helen - Hermann, Matthew - Horner không thích hợp nhân vật này.”

Anderson - Martinez sửng sốt một chút, bởi vì hắn biết Jerry - Bruckheimer tại thử vai phía trước, tương đối có khuynh hướng Matthew - Horner ra nhậm nam chính.

Hắn thử hỏi một câu,“Xác thật có vấn đề a?”

Đây là tín nhiệm nhất trợ thủ chi nhất, Jerry - Bruckheimer cũng không giấu diếm, một lần nữa truyền phát thử vai ghi hình, chỉ hình ảnh trong Matthew nói,“Ngươi có hay không phát hiện? Matthew đã hình thành một loại cùng hắn ngoại tại cường tráng đường cong tướng xứng đôi dương cương, cường hãn thậm chí mang theo điểm bá đạo khí thế, dù cho mặc tây trang mang theo kính mắt, hắn tại biểu diễn thời điểm, vẫn sẽ biểu hiện ra ngoài, loại khí chất này khiến hắn biểu diễn cường hãn thợ rèn cùng chức nghiệp hóa quân nhân khi, có thể phi thường xuất sắc, nhưng một học giả loại hình nam chính......”

Hắn lắc lắc đầu,“Thử vai cùng ta mong muốn rõ ràng có rất lớn khác biệt, Matthew không thích hợp này một loại hình nhân vật, hắn càng thích hợp Arthur vương.”

Jerry - Bruckheimer thở dài, Clive Owen tại [ King Arthur ] trung biểu hiện chỉ có thể nói coi như có thể, cùng mong muốn có chút chênh lệch, loại này cường hãn loại hình nhân vật, đổi thành Matthew - Horner mà nói, có lẽ sẽ giống Will - Turner như vậy xuất sắc.

Hôm nay xem ra, [ National Treasure ] nam chính không thể sử dụng Matthew - Horner , Matthew - Horner dù cho trang điểm như là học, trên thực tế cũng không có cái loại này giải mã chuyên gia yêu cầu lịch sử độ dày cùng học giả khí phái, đến thời điểm đứng ở nhân vật phản diện trước mặt, bị nhân vật phản diện vũ lực uy hiếp lời, cái loại này vai diễn liền không là giải mã , mà sẽ trực tiếp biến thành hài kịch.

Nói lên, còn là hắn đối Matthew - Horner chờ mong rất cao, mà Matthew - Horner kỹ xảo biểu diễn......

Jerry - Bruckheimer rất nhanh liền có rõ ràng khái niệm, Matthew - Horner ứng đối cùng bản thân khí chất cùng loại nhân vật, không có cái gì vấn đề, nhưng khí chất tương phản nhân vật, kỹ xảo biểu diễn liền có điểm không đủ dùng.

Nếu không thích hợp, hắn đương nhiên sẽ không mạo hiểm sử dụng, nơi này là Hollywood, tìm đến thích hợp trẻ tuổi diễn viên cũng không khó.

Theo sau, Jerry - Bruckheimer đem còn thừa kết thúc công tác giao cho Anderson - Martinez xử lý, trước một bước ly khai phòng thử vai.

Helen - Hermann là tại rời đi Disney nhà sản xuất, phản hồi Thiên Sứ trù tính công ty trên xe, tiếp đến Anderson - Martinez điện thoại.

“Ân, được rồi.” Nàng có vẻ rất bình tĩnh,“Cám ơn ngươi điện thoại thông tri, Anderson.”

Bên kia khách sáo vài câu, cúp điện thoại, Helen - Hermann khép lại di động, quay đầu nhìn về phía Matthew, Matthew đã từ nàng thông điện thoại trong giọng điệu, đại khái đoán được thử vai kết quả.

Quả nhiên, Helen - Hermann nói,“Nói cho ngươi tin tức xấu, chúng ta ra cục .”

Matthew hảo kỳ hỏi,“Vì sao?”

Helen - Hermann nói thẳng,“Jerry - Bruckheimer cho rằng ngươi sở biểu hiện cá nhân khí chất, cùng nhân vật yêu cầu học giả hình khí chất khác biệt quá lớn.”

Matthew minh bạch lời này sau lưng ý tứ,“Hắn cho rằng ta kỹ xảo biểu diễn có vấn đề?”

“Có thể nói như vậy.” Helen - Hermann suy nghĩ một chút, nói,“Vừa Anderson theo ta nói, Jerry - Bruckheimer đã cùng biên kịch thu phục nhân vật chính nhân thiết, hơn nữa đệ trình cho Disney ảnh nghiệp, sẽ không dễ dàng làm thay đổi, đây là một học giả loại hình nhân vật, phim loại hình là động tác cùng mạo hiểm, lại lấy mạo hiểm làm chủ, nam chính động tác hí phi thường thiếu.”

Matthew bĩu môi, Anderson - Martinez này không điển hình mã hậu pháo sao?

Helen - Hermann tựa hồ đoán được Matthew ý tưởng, nói,“Anderson - Martinez là Jerry - Bruckheimer trọng yếu nhất trợ thủ chi nhất, nếu Jerry - Bruckheimer có yêu cầu, dù cho chúng ta cùng hắn quan hệ không sai, hắn sẽ mạo bị Jerry - Bruckheimer sa thải phiêu lưu, cho chúng ta lộ ra tin tức sao?”

Matthew khẽ lắc đầu,“Ta chỉ là có điểm buồn bực, này hạng mục chúng ta từ năm trước lúc này theo vào, mãi cho đến hiện tại, cuối cùng lại lấy ra cục kết cục, tổng cảm giác không quá thoải mái.”

“Ta cũng buồn bực.” Helen - Hermann không có biểu hiện ra ngoài,“Nhưng đây chính là Hollywood, cho dù là trở thành nhị tuyến ngôi sao, như cũ có bó lớn có thể thế thân ngươi người tuyển.”

Trên mặt nàng tự giễu chợt lóe mà mất,“Ngươi sẽ không cho rằng, chúng ta muốn cái gì nhân vật, liền có thể lấy đến cái gì nhân vật đi?”

Matthew nhướn mày, nhìn về phía Helen - Hermann,“Ta là như vậy ngu xuẩn sao?”

Loại này thử vai thất bại kết quả ai cũng không tưởng nhìn thấy, nhưng phát sinh cũng rất bình thường, hắn phía trước liền nghe nói, đồng dạng tham gia lần này thử vai còn có James - Franco, Jude Law cùng Colin - Farrell đẳng nhị tuyến ngôi sao, trong đó cái nào thắng được đều không tính ngoài ý muốn.

Chỉ là từ năm trước bắt đầu liền chú ý Jerry - Bruckheimer tân hạng mục, hôm nay lại giỏ trúc múc nước công dã tràng, không cam lòng là khó tránh khỏi .

Đợi xe tiến vào Thiên Sứ trù tính công ty, Matthew trong lòng không cam tâm dần dần chuyển đạm, chung quy hắn chỉ là một nhị tuyến ngôi sao, vừa không là Tom - Hanks, cũng không phải Tom - Cruise, tựa như Helen - Hermann trên xe nói như vậy, có thể thay thế nhị tuyến ngôi sao nhân thật sự là nhiều lắm.

“Ngươi hảo?”

Tiến vào Thiên Sứ trù tính công ty tiền thính, Helen - Hermann nhìn Matthew liếc nhìn, xác định nói,“Ngươi hảo.”

Matthew nhún nhún vai,“Ta là nam nhân, chẳng lẽ muốn vì loại này sự hối hận cả một ngày sao? Thử vai thất bại , lại đi tranh thủ tiếp theo phân công tác liền là.”

“Tâm tính không sai.” Helen - Hermann khó được khích lệ Matthew một câu.

Matthew có điểm không thói quen, tùy ý khoát tay,“Ngươi bận rộn đi, ta đi phòng giải trí đánh game.”

Khi nói chuyện, hắn cũng không quản Helen - Hermann, trực tiếp quẹo vào bên cạnh hành lang, quyết định hôm nay hảo hảo thả lỏng một chút, không lại suy nghĩ kia vài loạn thất bát tao sự tình, tìm kiếm tân công tác sự tình do Helen - Hermann tại, cũng không cần hắn rất phí tâm.

Đến hiện tại này đẳng cấp, tựa như quảng cáo đại ngôn không thể tùy tiện tiếp như vậy, phiến mời đi cùng dạng không thể loạn tiếp, có lựa chọn chọn lựa công tác trọng yếu phi thường, có đôi khi hí tiếp nhiều không hẳn là hảo sự, rất dễ dàng sản xuất phim dở, phim dở box office ăn hành, sẽ ảnh hưởng đến già vị không nói, càng sẽ trực tiếp kéo thấp tiếp theo bộ phim thù lao.

Hollywood điện ảnh thị trường cơ chế chính là chỉ nhìn gần ba năm biểu diễn điện ảnh box office, box office không cao, thù lao liền muốn hạ xuống, cho dù là Oscar ảnh đế cùng ảnh hậu đều không ngoại lệ.

Rất nhiều vẫn lạc siêu cấp cự tinh, thực ra đều là từ tiếp đến một bộ siêu cấp phim dở bắt đầu , tỷ như từng Nicolas Cage, bởi vì không có tiền, cho nên căn bản không xem kịch bản, cơ hồ ai đến cũng không cự tuyệt, cho nên cũng tạo thành vấn đề lớn nhất, chụp hơn nhiều thân giới trực tiếp đường thẳng hạ xuống.

Tại Hollywood, sẽ không xuất hiện tuổi càng lớn, tư cách càng lão, thù lao cùng bức cách lại càng cao tình huống.

Hết thảy chung quy đều là thị trường định đoạt.

Đẩy ra phòng giải trí môn, Matthew tùy tiện tìm đài máy chơi game, chơi Super Mario cùng Hồn Đấu La.

Vài ngày sau, có tin tức truyền lại đây, tại [ Spiderman ] trung đóng vai Tiểu Lục ma James - Franco, lấy đến [ National Treasure ] nam chính.

Matthew biết được sau, ngược lại cũng không cảm giác kỳ quái, bởi vì hắn xuất hiện, dẫn đến này bộ phim phát sinh rất nhiều thay đổi, ai cũng không biết cuối cùng có thể hay không thành công.

Bởi Matthew cùng Helen - Hermann tại tiếp phiến mặt trên lo liệu thà thiếu không ẩu nguyên tắc, trừ DreamWorks cùng Michael Bay hợp tác nhân bản nhân hạng mục, mãi cho đến tháng mười hai, cũng không có lại tìm đến thích hợp kịch tổ cùng nhân vật.

Matthew ngược lại cũng không nóng nảy, trong lúc đi [ Dawn of the Dead ] kịch tổ tham gia một lần phối âm, cùng Zack Snyder hảo hảo hàn huyên một buổi chiều, hai người tại điện ảnh bối cảnh tranh vẽ cùng cao tốc chậm kính sử dụng phương diện, có độ cao thống nhất cái nhìn.

Đương nhiên, cơ bản đều là Zack Snyder đang nói, Matthew chăm chú nghe, chung quy hắn đối với này những chuyên nghiệp hóa đạo diễn tri thức hiểu được rất ít.

Từ Zack Snyder trong lời, Matthew có thể nghe được đi ra, Zack Snyder tại hậu kì chế tác trung, nhận đến Sean - Daniel nghiêm khắc hạn chế, tinh thông căn bản không thể nào phát huy.

Matthew không khỏi nghĩ tới ba trăm hồng quần lót, nhớ mang máng là cổ Hy Lạp nhân đối kháng cổ đại người Ba Tư xâm nhập, hình như là căn cứ tiểu thuyết vẫn là truyện tranh cải biên , có lẽ có thể tìm xem xem, đẳng Zack Snyder làm hoàn [ Dawn of the Dead ], hai người cùng nhau hợp tác ba trăm hồng quần lót?

Này tạm thời chỉ có thể dừng lại suy nghĩ pháp thượng, bởi vì không có đáng tin điện ảnh công ty duy trì mà nói, làm ra như vậy một bộ chế tác, thật sự là quá khó .

Dù sao hiện tại cũng không sốt ruột, chung quy [ Dawn of the Dead ] còn không có phát hành, đẳng này bộ tang thi phim phát hành cũng không muộn.

[ Dawn of the Dead ] thành công , cái gì cũng dễ nói, nếu thất bại mà nói, Zack Snyder tuyệt đối sẽ thượng các điện ảnh công ty thậm chí nhà đầu tư sổ đen, mặt sau điện ảnh cũng không thể nào nói đến.

Hơn nữa Matthew còn có công tác muốn bận rộn, cùng Disney ảnh nghiệp ký kết trong hiệp nghị, có tương quan mùa trao giải điều khoản, hắn cùng Johnny - Depp này hai danh tiếng bạo bằng nhân vật chính, cũng muốn vi Disney ảnh nghiệp chế định [ Cướp biển vùng Caribbean ] xung áo kế hoạch phất cờ hò reo.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 268: Phong Hồi Lộ Chuyển

“Nói nói Disney ảnh nghiệp xung áo tuyên truyền hội đi.”

Thiên Sứ trù tính công ty trong văn phòng, Helen - Hermann chăm chú đối Matthew nói,“Này mấy ngươi tất yếu phải tham dự, chúng ta cùng Disney ảnh nghiệp ở giữa có hiệp nghị.”

Matthew gật gật đầu,“Ân, ta biết.”

Helen - Hermann tiếp tục nói,“Mười hai tháng nhị hào, cũng chính là đêm mai, Disney ảnh nghiệp có một hồi đáp tạ tiệc rượu, mời đến rất nhiều bình luận điện ảnh nhân hòa trong giới lão tư cách nhân vật tham dự. Mười hai tháng số bốn, Johnny - Depp tại Beverly Hills có một hồi kéo phiếu party. Mười hai tháng số sáu, Disney ảnh nghiệp tại Santa Monica La Caldera rạp hát cử hành [ Cướp biển vùng Caribbean ] kéo phim hội cùng tục tác thảo luận hội. Mười hai tháng cửu hào, Los Angeles bình luận điện ảnh nhân hiệp hội thưởng công bố đoạt giải danh sách, ngươi cùng Depp cần tham dự......”

Disney ảnh nghiệp an bài hoạt động phi thường dày đặc, hiển nhiên tại khẩn cấp vi xung áo làm chuẩn bị.

Nghe này một chuỗi dài hoạt động danh sách, Matthew cũng không có nói cái gì, cầm kịch tổ thù lao, sẽ vì phim một loạt hoạt động phục vụ, Hollywood phim thù lao, chưa bao giờ là đan chỉ quay chụp thù lao.

Linh linh linh --

Helen - Hermann còn chưa nói xong thật dài hoạt động danh sách, trên bàn công tác làm công điện thoại đột nhiên vang lên, nàng vội vàng tiếp lên đến, chỉ nghe bên trong nói vài câu, che giấu tại kính đen phía dưới khuôn mặt, thế nhưng hiện ra vài phần sửng sốt cùng ngoài ý muốn.

“Cái gì?” Nàng thanh âm rõ ràng phản ứng ra loại này cảm xúc,“James - Franco người đại diện bỏ dở cùng Jerry - Bruckheimer đàm phán? Vì sao?”

Matthew lập tức nghĩ đến, khẳng định là [ National Treasure ] lại xuất hiện ngoài ý muốn tình huống.

Này bộ phim từ Jerry - Bruckheimer khởi ý bắt đầu, các loại trạng huống liên tiếp ra, trước sau tao ngộ kịch bản cùng tài chính vấn đề, đặc biệt là kịch bản, căn cứ thử vai sau Anderson - Martinez đối với bọn họ lộ ra tin tức, từ kịch bản khai viết đến hắn thử vai chín tháng bên trong, trước sau bị phủ định nhiều lần, chỉ riêng là nam chính thiết lập, Jerry - Bruckheimer liền tại trung niên cùng thanh niên hai loại loại hình trong không ngừng lắc lư, nếu hiện tại có tin tức, bảo ngày mai này hạng mục bị huỷ bỏ , hắn đều không cảm giác kỳ quái.

Không nói khác, đan nói nam chính nhân tuyển, Anderson - Martinez nói cho Helen - Hermann, Jerry - Bruckheimer ban sơ liền suy xét qua hắn, sau lại trúng ý Nicolas Cage, một đoạn thời gian sau lại cho rằng hắn thích hợp, kết quả thử vai khi phủ quyết hắn, lựa chọn James - Franco, hiện tại James - Franco giống như cũng xuất hiện ngoài ý muốn......

Matthew rất xác định, này tuyệt đối là hắn tiến vào Hollywood tới nay, gặp được tối lặp lại cùng tối có thể tha một hạng mục.

Đương nhiên, tại Disney ảnh nghiệp, này bộ tha một năm tại rất nhiều phương diện còn không có thể xác định phim, thực ra không tính là tha.

Trải qua này vài năm, Matthew thực ra lý giải thực rõ ràng, đại bộ phận Hollywood nhất tuyến đại chế tác, Chu Kỳ trên cơ bản đều là ba năm, năm thứ nhất bao gồm kịch bản sáng tác ở bên trong các loại trước chuẩn bị, đệ nhị năm tuyển diễn viên, quay chụp cùng hậu kỳ chế tác, năm thứ ba tuyên truyền công chiếu.

Diễn viên thường thường đều là tại đệ nhị năm mới bắt đầu tham dự, như vậy thời gian trưởng chuẩn bị thượng mấy tháng, đoản mấy tuần, kịch tổ liền sẽ bắt đầu quay chụp.

Cho nên, diễn viên thường thường rất cao sản, có diễn viên trong một năm diễn viên chính hai ba bộ điện ảnh đều rất thường gặp, điện ảnh đạo diễn tác phẩm tương đối muốn thiếu hơn nhiều, hai năm chụp một bộ phim đạo diễn là có thể đưa vào đến cao sản đạo diễn hàng ngũ, một năm một bộ phim đạo diễn đã có thể dùng điên cuồng đến hình dung .

Người sản xuất nói tóm lại cùng đạo diễn không kém quá nhiều, nhưng tổng có ngoại lệ, tỷ như Jerry - Bruckheimer, từ chín mươi niên đại trung vẫn duy trì một năm một bộ phim, thậm chí có khi hai bộ phim tiết tấu, như thế thời gian dài nội cao cường độ sản xuất, tại Hollywood cũng là tuyệt đối chỉ có một.

Jerry - Bruckheimer từ nào đó phương diện đến nói, cùng đạo diễn giới Spielberg phi thường cùng loại, chủ đạo hạng mục nhanh chóng, chuẩn xác hơn nữa xác xuất thành công cực cao.

Bọn họ đều là Hollywood lưu thủy tuyến hóa đại biểu nhân vật.

[ National Treasure ] tha lâu như vậy, có thể nói là rất bình thường tình huống.

Về phần không bình thường tình huống, Matthew liền nghe nhân nói qua Disney ảnh nghiệp bên trong có một đồ cổ cấp bậc hạng mục.

Edgar - Rice - Battler sáng tác nổi tiếng khoa học viễn tưởng tiểu thuyết [ hỏa tinh công chúa ] từ thế kỷ trước ba bốn mươi niên đại, liền trở thành lúc đầu Disney ảnh nghiệp quay phim mục tiêu, Disney chuẩn bị đem cải biên trở thành một bộ giống như công chúa bạch tuyết hoạt hình điện ảnh, lại bởi các loại nguyên nhân, tha xuống dưới.

Này một tha chính là vài thập niên, đến cuối bảy mươi niên đại, Disney ảnh nghiệp quyết định trọng khải này điện ảnh kế hoạch, tìm đến lúc ấy vừa xuất đạo Robert - Zemeckis, điện ảnh tiến vào thực chất lên kế hoạch giai đoạn, trung gian không biết phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Robert - Zemeckis từ đi đạo diễn chức vụ, hạng mục lại một lần mắc cạn.

Đến tám mươi niên đại trung, sơ chưởng Disney đại quyền Michael - Eisner cũng nhìn trúng này hạng mục, tìm đến John - McTiernan làm đạo diễn, hơn nữa cùng vừa đại hồng Tom - Cruise bắt đầu chính thức diễn viên đàm phán, kết quả song phương trong đàm phán xuất hiện mâu thuẫn, Tom - Cruise cự tuyệt biểu diễn nam chính, hạng mục lại bỏ dở.

Sau đó tiến vào hai mươi mốt thế kỷ, Robert - Iger lại nghĩ tới này vài thập niên đồ cổ, cũng tưởng trọng khải [ hỏa tinh công chúa ] điện ảnh cải biên, tìm đến Jon Hamm chấp bút kịch bản hơn nữa đảm nhiệm đạo diễn, kịch bản lục Dịch Kỳ bản thảo, cuối cùng Jon Hamm lấy “Nguyên tác trung phấn khích nhất khoa học viễn tưởng nguyên tố đều bị George - Lucas tại Star Wars giành trước ‘Tham khảo’ ” Làm lý do, chủ động rời khỏi này hạng mục.

Cuối cùng đến hiện tại,[ hỏa tinh công chúa ] cải biên còn dừng lại tại Disney ảnh nghiệp trong kế hoạch.

Matthew sở dĩ nghe người ta nói lên này đồ cổ, là vì Pixar phòng công tác Andrew - Stanton nghe nói coi trọng này hạng mục, đáng tiếc Pixar phòng công tác đang tại cùng Disney nháo mâu thuẫn, chống cự Disney mua lại và sáp nhập, tạm thời lấy không được cải biên quyền.

Helen - Hermann lúc này tiếp nghe xong điện thoại, lại liên tiếp gọi cho mấy cái điện thoại, đợi nàng đánh xong này mấy cái điện thoại, Matthew lúc này mới hỏi,“Jerry - Bruckheimer bên kia ra ngoài ý muốn ?”

“Từ tháng mười một sơ thông qua thử vai đến hiện tại, James - Franco phương diện cùng Jerry - Bruckheimer tiến hành tiếp cận một tháng đàm phán, thủy chung không thể đạt thành hiệp nghị.” Helen - Hermann nói thẳng,“Sau đó, James - Franco cự tuyệt này hạng mục.”

Matthew rất ngạc nhiên, lại không có nói chuyện, hắn biết Helen - Hermann sẽ làm chi tiết giải thích.

Helen - Hermann không có khiến hắn đẳng, nói,“James - Franco phương diện muốn 1000 vạn dollar thù lao, Disney ảnh nghiệp cùng Jerry - Bruckheimer cho rằng hắn không đáng giá cái giá này, song phương vẫn ở giằng co.”

“Này cũng không về phần nháo phiên đi?” Matthew hỏi.

Hollywood đàm thù lao đàm thượng mấy tháng là chuyện thường.

“Chỉ có thể nói James - Franco rất có ý tưởng.” Helen - Hermann bỗng nhiên cười,“Chính hắn viết kịch bản, vẫn muốn đương đạo diễn, lại kéo không đến đầu tư. Lễ Tạ ơn phía trước, nghe nói hắn cùng Larry - Allison nhi tử David - Allison thấy một mặt, David - Allison chuẩn bị tiến quân Hollywood, quyết định đầu tư James - Franco này gọi là [ viên vương ] hạng mục, điều kiện là James - Franco muốn diễn viên chính hắn đầu tư một bộ khác không chiến điện ảnh.”

“Larry - Allison?” Matthew đi đến bên này, xem báo giấy thời điểm gặp qua tên này,“Có phải hay không vẫn cùng Bill - Gates cãi nhau cái kia?”

Helen - Hermann gật đầu,“Không sai, David - Allison là hắn nhi tử, siêu cấp phú nhị đại, tiền đối với bọn họ đến nói chỉ là con số trò chơi.” Nàng còn nói thêm,“James - Franco được đến David - Allison đầu tư sau, chủ động bỏ dở lần này đàm phán.”

Matthew minh bạch lại đây,“Tiểu Lục ma là tưởng làm đạo diễn a.”

“Ta được đến tin tức......” Helen - Hermann vừa gọi cho điện thoại, hiển nhiên dò xét được rất nhiều tương quan tin tức,“James - Franco chuẩn bị tự đạo tự diễn.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, suy nghĩ một hồi, hỏi,“Ta có phải hay không còn có cơ hội?”

“Có thể nói như vậy.” Helen - Hermann ngón tay chậm rãi khấu kích bàn, nói,“Gọi điện thoại người tới là Anderson - Martinez, thử vai qua đi, kịch tổ đã bắt đầu trù bị, phim muốn tại sang năm kỳ nghỉ phát hành, Jerry - Bruckheimer cần mau chóng xác định nam chính.”

Nàng xem hướng Matthew,“Ngươi hiện tại là Jerry - Bruckheimer cùng Disney ảnh nghiệp ý đồ bị thai chi nhất.”

Matthew có điểm nghi vấn,“Lần trước thử vai, Jerry - Bruckheimer không phải nói của ta cá nhân khí chất cùng nhân vật chính thiết lập không hợp sao?”

“Jerry - Bruckheimer cùng Disney ảnh nghiệp chuẩn bị lại sửa đổi nhân vật chính thiết lập.” Helen - Hermann hơi hơi nhún vai,“Quá khứ chín tháng, bọn họ đã sửa đổi gần mười lần kịch bản cùng nhân vật thiết lập, lại sửa một lần cũng không phải đại sự.”

Nàng dừng lại gõ ngón tay, nói,“Ta vừa cấp Disney ảnh nghiệp một vị cao tầng gọi điện thoại, hắn nói Disney ảnh nghiệp xét duyệt uỷ ban nguyên bản liền đối Jerry - Bruckheimer đệ trình kịch bản có chút bất mãn, cho rằng phim rườm rà giải mã quá nhiều, động tác mạo hiểm vai diễn quá ít, sẽ ảnh hưởng người xem quan cảm, nếu hắn không phải Jerry - Bruckheimer, lần trước kịch bản sớm liền bị đánh hồi trùng tố .”

Matthew bỗng nhiên nghĩ đến gọi điện thoại tới được Anderson - Martinez, lấy hắn làm người, nếu không phải Jerry - Bruckheimer cùng Disney ảnh nghiệp có lại điều chỉnh kịch bản ý tứ, căn bản không có khả năng chủ động cấp Helen - Hermann gọi điện thoại.

Helen - Hermann đứng lên, tại trước cửa sổ qua lại đi vài vòng, tổng hợp các phương diện tin tức, nguyên bản ra cục Matthew, lại có một lần nữa bàn sống cơ hội.

Nàng xoay người, nhìn Matthew nói,“Như vậy, đêm mai ta cùng ngươi đi tham gia Disney ảnh nghiệp xung áo tiệc rượu.”

“Ta cần làm cái gì?” Matthew minh bạch Helen - Hermann ý tứ.

“Ngươi chỉ cần đem hết toàn lực phối hợp Disney ảnh nghiệp công tác ! tiếp tục hướng bọn họ biểu hiện ngươi là một chăm chú chuyên nghiệp, như cũ muốn cùng bọn họ hợp tác hảo diễn viên.” Helen - Hermann bình tĩnh nói,“Còn lại sự tình, khiến ta đi cùng Robert - Iger cùng Jerry - Bruckheimer đàm.”

Nàng biết Matthew theo thành danh, tâm tư cũng dần dần biến nhiều, nàng này người đại diện, cũng muốn tương ứng biểu hiện ra bản thân năng lực.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 269: Mỹ Nữ Biến Ma Đầu

Disney ảnh nghiệp trên tiệc rượu, Matthew chỉ là cùng Jerry - Bruckheimer cùng Robert - Iger chào hỏi, không có cùng bọn họ đàm bất cứ về điện ảnh sự tình, phương diện này hoàn toàn giao cho Helen - Hermann phụ trách, hắn cùng Depp như vậy, đem tinh lực hoàn toàn đầu nhập đến Disney ảnh nghiệp chế định Oscar kế hoạch mặt trên.

Phối hợp Disney ảnh nghiệp vi [ Cướp biển vùng Caribbean ] xung áo tuyên truyền, thực ra đối cá nhân cũng có ưu việt, Hollywood điện ảnh sản nghiệp phát triển đến hiện tại, nhất là Oscar trải qua hơn bảy mươi năm diễn biến, hình thành một bộ minh xác quy tắc, muốn đạt được trọng lượng cấp giải thưởng, liền muốn có trọng lượng cấp đầu nhập.

Phương diện này đầu nhập, truyền thông tuyên truyền là phi thường trọng yếu một phần, Matthew làm phim nam chính chi nhất, tự nhiên có thể mượn một đợt Disney ảnh nghiệp tuyên truyền nhiệt độ.

Bất quá, Johnny - Depp vẫn là đột xuất nhất .

Johnny - Depp trù tính đoàn đội đã cùng Disney ảnh nghiệp đạt thành nhất trí, sẽ lấy Jack - Sparrow thuyền trưởng nhân vật này, vi Johnny - Depp xin Oscar tốt nhất nam chính đề danh.

Matthew phương diện này liền đối Oscar không có ý tưởng , vừa đến nhân vật càng nhiều là bình hoa, căn bản không phù hợp Oscar các giám khảo khẩu vị; Thứ hai xung áo cự đại đầu nhập, cũng là hắn cùng Helen - Hermann đều không tưởng gánh vác .

Không ném ra bảy con số đầu nhập, tưởng lấy đến Oscar biểu diễn thưởng đề danh? Vẫn là tắm rửa ngủ đi.

Tuy rằng đối giải Oscar hứng thú không lớn, nhưng Matthew vẫn là tận chức tận trách lữ hành trên hợp đồng nghĩa vụ, sẽ tham dự tương quan hợp đồng, càng làm cho kình vi [ Cướp biển vùng Caribbean ] phất cờ hò reo.

Lại nói, này đối với hắn cũng có ưu việt.

Về phần Johnny - Depp trùng kích tốt nhất nam chính, Matthew càng là toàn lực phối hợp, hắn cùng với Depp quan hệ rất tốt, nếu hắn có thể quyết định đợt này Oscar tốt nhất nam chính kết quả, nhất định sẽ tuyển Johnny - Depp.

Ở trong mắt hắn, Jack - Sparrow thuyền trưởng so với kia chút sát nhân cuồng, bệnh thần kinh cùng đồng tính luyến thú vị xuất sắc nhiều.

Đáng tiếc Matthew rất rõ ràng, Johnny - Depp cho dù các loại công tác làm đúng chỗ, nhiều lắm cũng chính là lấy đến Oscar tốt nhất nam chính đề danh, đạt được tiểu kim nhân tỷ lệ không đến 1%,[ Cướp biển vùng Caribbean ] là một bộ thương nghiệp điện ảnh, vẫn là ma huyễn loại hình, box office lại cao như vậy, làm sao có khả năng lấy đến tốt nhất nam chính như vậy biểu diễn thưởng?

Nếu Johnny - Depp đoạt giải, chẳng phải là nói đám kia trác nhĩ bất phàm lão nhân, thưởng thức trình độ cùng Phổ La đại chúng như vậy dung tục sao?

Matthew mặc kệ này mấy, tiệc rượu kết thúc nhận phỏng vấn thời điểm, không chút nào không dám nói chính mình đối với Johnny - Depp thưởng thức.

“Khi ta lần đầu tiên xem Depp diễn điện ảnh khi, sau khi xem xong phiên một chút danh sách diễn viên, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, người này là Johnny - Depp diễn a !”

Đối mặt Hollywood Reporter phỏng vấn, Matthew trong miệng tất cả đều là tán dương,“Xem Depp diễn viên chính điện ảnh, bao gồm [ Cướp biển vùng Caribbean ], ngươi đều sẽ hoàn toàn đắm chìm tại nhân vật trung trong kịch tình, mà không phải tại diễn viên cá nhân aura bên trong, ta tưởng đây chính là xuất sắc kỹ xảo biểu diễn đi, Depp diễn cái gì là cái gì......”

Đối đãi tán thành bằng hữu, Matthew luôn luôn rất đủ ý tứ,“Không giống ta loại này, bao giờ cũng là diễn cái gì cũng là chính mình.”

Matthew đối mặt phóng viên ống nói, lại tăng thêm ngữ khí nói,“Depp ánh mắt rất hảo xem, cũng rất có hí, là ánh mắt bên trong ngậm tinh quang nhân. Nhưng ai có thể nghĩ đến hắn đắp nặn nhiều như vậy kinh điển nhân vật, hoặc hoạt bát hoặc quái dị hoặc điên cuồng, trên thực tế hiện thực sinh hoạt bên trong hắn ngại ngùng lại đáng yêu, nói chuyện trầm thấp ngữ tốc chậm đến cảm động, còn thường thường khẩn trương không ngừng you.know,yeah lặp lại. Như vậy tương phản, rất khả ái .”

Hắn lấy một trận sang sảng tiếng cười, kết thúc Hollywood Reporter chuyên môn vi Johnny - Depp mà đến phỏng vấn.

Đây cũng là Johnny - Depp quan hệ xã hội một bộ phận, mỗi đến mùa trao giải, này mấy lực ảnh hưởng cự đại giải trí truyền thông, đều sẽ minh mã yết giá hướng minh tinh hoặc là điện ảnh công ty bán ra trang, lấy làm cho bọn họ nguyên vẹn tiêu tiền làm tuyên truyền.

Tuyên truyền cũng không giới hạn trong thổi phồng chính mình, còn bao gồm bôi đen đối thủ.

Matthew liền tại [ Entertainment Weekly ] mặt trên, từng nhìn đến bôi đen Johnny - Depp bình luận.

“Johnny - Depp biểu diễn là phong cách hóa , cho nên hắn thuộc về phong cách hóa điện ảnh bên trong còn có thể diễn viên, nhưng hắn diễn kia vài tiểu bạch kiểm, đều không hề có lượng điểm, cho nên hắn kỹ xảo biểu diễn như vậy, thậm chí thiên dưới.”

Nhưng muốn nói câu chân tâm, mà không phải truyền thông bên trên thổi phồng mà nói, Matthew cảm giác Johnny - Depp chính là cái loại này hoàn toàn xứng đáng thiên tài, không cần quá nhiều huấn luyện, cố gắng, kỹ xảo hoặc phương pháp, trời sinh liền thích hợp ở trên đại màn ảnh làm càn cái loại này, không có quá nhiều biểu diễn dấu vết, nhân vật lại tổng có thể để người khắc trong tâm khảm, bất quá bởi vì khuyết thiếu hệ thống huấn luyện hoặc là nói chính hắn trong lòng khuyết thiếu một tiêu chuẩn tuyến, kỹ xảo biểu diễn cũng thường thường Waterloo một đợt.......

Nói tóm lại Johnny - Depp biểu diễn vẫn là rất hấp dẫn nhân , so với diễn “Kĩ”, càng như là hắn cá nhân phong cách cùng nhân vật va chạm.

Vì này dạng diễn viên phất cờ hò reo, trừ lẫn nhau giao tình ngoài, Matthew cũng không cảm giác khoa trương, bởi vì Johnny - Depp đương được như vậy khen ngợi.

Tham gia hoàn tiệc rượu một tuần sau, Matthew lại đi đến Disney nhà sản xuất thử vai, thử vai nhân vật là một từng tại Alaska căn cứ quần phục dịch xuất ngũ binh lính, đồng thời lại bởi vì gia tộc lưu truyền tới nay nào đó bí mật mà tinh nghiên qua lịch sử tri thức.

Hắn coi như thuận lợi thông qua thử vai, sau đó Helen - Hermann cùng chính thức định danh là [ National Treasure ] hạng mục tổ bắt đầu đàm phán.

Matthew cần làm chính là chờ đợi đàm phán kết quả, đề cập đến mấy trăm vạn thù lao. Song phương không có khả năng một lần là xong, theo sau thời gian bên trong, hắn tại chính mình có quy luật sinh hoạt huấn luyện rất nhiều, còn hợp thời đi duy trì một chút một vị khác diễn viên.

Mười hai tháng trung tuần, Charlize - Theron diễn viên chính Monster chính thức tại Los Angeles trong phạm vi nhỏ phát hành, chế tác công ty Newmarket Films chuyên môn vì này bộ xung áo phim cử hành lần đầu thức, Matthew nhận Charlize - Theron mời, cùng Johnny - Depp đồng thời xuất hiện ở lần đầu thức thượng.

Đây là Charlize - Theron lần đầu thức, Matthew biểu hiện thực đê điệu, cùng phía trước Johnny - Depp như vậy, nhanh chóng đi qua thảm đỏ, đi đến rạp hát phía trước phỏng vấn khu.

“Depp, Matthew......”

Không nghĩ tới là, Charlize - Theron vừa vặn tại phỏng vấn khu bên trong nhận phóng viên phỏng vấn, nhìn thấy hai người sau, lập tức đón đi lên,“Các ngươi có thể đến, ta rất cao hứng .”

Johnny - Depp vẫn là một bộ quái ca tính nết, chỉ là cùng Charlize - Theron ôm một chút, không có nhiều lời nói, nhưng nhìn về phía Charlize - Theron bên cạnh Stuart Townsend ánh mắt, tương đương không tốt.

“Chúng ta là bằng hữu......”

Matthew cùng Depp như vậy, lễ tiết tính cùng Charlize - Theron ôm một chút,“Đương nhiên muốn đến duy trì ngươi.”

Tiếp, hắn chủ động hướng Stuart Townsend vươn ra tay phải,“Ngươi hảo, Townsend tiên sinh.”

Chung quanh tất cả đều là truyền thông phóng viên, Stuart Townsend rất có England thân sĩ bàn phong phạm, tại Matthew trên tay nhẹ nhàng nắm một chút, nói,“Ngươi hảo, Horner tiên sinh.”

Có phóng viên lúc này hô,“Sally ! Depp ! Matthew ! có thể chụp ảnh chung sao?”

“Sally, Matthew, Depp, cùng nhau chụp ảnh chung đi !”

Nháy mắt, rất nhiều phóng viên đều hô lên.

Stuart Townsend tươi cười đột nhiên cương ngạnh ở trên mặt, phóng viên đều tại kêu Charlize - Theron, Johnny - Depp cùng Matthew - Horner, không ai đề hắn.

Phảng phất hắn là không khí như vậy......

Tuy rằng cùng Charlize - Theron đứng chung một chỗ, nhưng Stuart Townsend xem xem chính mình bên trái Johnny - Depp, lại xem xem Charlize - Theron bên phải Matthew - Horner, trong lòng phi thường không phải tư vị.

Truyền thông ảnh chụp từng trương chụp qua, sau đó phóng viên điên cuồng phỏng vấn Matthew - Horner cùng Johnny - Depp, hỏi bọn hắn đối Charlize - Theron cái nhìn, cùng phía trước Charlize - Theron nhận phỏng vấn khi như vậy, không có phóng viên chú ý hắn, thậm chí không ai chú ý tới hắn tồn tại.

Rõ ràng hắn mới là Charlize - Theron bạn trai, cái nhìn của hắn mới tối có quyền uy được rồi?

Matthew, Johnny - Depp cùng Charlize - Theron ba người đứng chung một chỗ, nhận phóng viên phỏng vấn, phóng viên đầu tiên là hỏi Johnny - Depp vài câu, gặp vị này quái ca thái độ không âm cũng không dương, sau đó chuyển tới Matthew bên này.

“Matthew, xin hỏi ngươi cùng Theron tiểu thư là bằng hữu sao?” Có phóng viên lớn tiếng hỏi.

“Đương nhiên !” Matthew tưởng cũng không có tưởng, liền nói,“Chúng ta là không có gì giấu nhau hảo bằng hữu !”

Charlize - Theron liếc Matthew liếc nhìn, giống như cùng hắn không có như vậy thục đi?

Stuart Townsend ánh mắt không tốt từ Charlize - Theron trên người đảo qua, hắn nói qua không để Charlize - Theron cùng những người này có quá nhiều kết giao, nàng lại bao giờ cũng là không nghe.

Lại có phóng viên hỏi,“Ngươi có thể đánh giá một chút Theron tiểu thư sao?”

Matthew đầu lập tức nhanh chóng chuyển động lên, trường hợp này tuyệt đối không thích hợp nói Charlize - Theron rất xinh đẹp rất gợi cảm linh tinh mà nói.

“Ta sở nhận thức Sally, là một phi thường có tư tưởng nữ cường nhân !” Hắn sưu tràng quát bụng, rốt cuộc nghĩ đến vài câu ca ngợi độc lập nữ tính mà nói,“Sally không chỉ có được mĩ lệ bề ngoài, còn có phi phàm trí tuệ cùng độc lập nữ tính linh hồn !”

Nghe nói như thế, Charlize - Theron không khỏi lại một lần nhìn về phía Matthew, ánh mắt cố ý nhiều ngắm một hồi, những lời này hoàn toàn nói đến tâm lý của nàng, Matthew - Horner ca ngợi , chính là nàng tưởng trở thành cái loại này nhân a.

Ngắn ngủi trong nháy mắt, nàng cảm giác chính mình đối Matthew - Horner ấn tượng có long trời lở đất bàn biến hóa.

Stuart Townsend trong lòng phi thường không thoải mái, chỉ cảm thấy Matthew - Horner người này có ý đồ khác, dị thường đáng ghét.

Nhưng tại truyền thông phóng viên màn ảnh dưới, hắn cố tình không thể biểu hiện ra ngoài, còn muốn cùng Charlize - Theron như vậy, lộ ra khiêm tốn tươi cười.

Đi hướng rạp hát trên đường, Charlize - Theron cố ý tìm một cơ hội, đến gần Matthew bên cạnh, thấp giọng nói,“Cám ơn, ngươi quá khen .”

“Không, không, Sally !” Matthew đầy mặt chăm chú nói,“Đây là tâm lý của ta nói, ta theo như lời , chính là ta nhận thức Charlize - Theron.”

Charlize - Theron cười cười, không có lại nói cái gì, trực tiếp rời khỏi .

Matthew cùng biểu tình quái dị Depp đi đến rạp hát ngồi xuống, an ổn quan khán này thuộc cấp Charlize - Theron xinh đẹp hoàn toàn hủy diệt liên hoàn sát thủ điện ảnh.

Bộ điện ảnh này đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là mĩ nữ biến ma đầu.

Monster phát hành sau, giống như năm trước lắp mũi giả phẫn xấu Nicole Kidman như vậy, Charlize - Theron cũng thắng được một mảnh tán dương, không biết có phải hay không đến từ cường hãn quan hệ xã hội, Bắc Mĩ bình luận điện ảnh giới kiểu mẫu Roger Ebert trực tiếp bình luận xưng, nếu Charlize - Theron dựa vào Monster trung biểu diễn đều không thể đạt được Oscar tốt nhất nữ chính mà nói, nhất định sẽ nhượng nhân hoài nghi Oscar công chính tính.

Đương nhiên, Matthew đều là lấy người đứng xem thân phận xem xem mà thôi.

Lễ Giáng Sinh phía trước, hắn nghênh đón một vị trọng lượng cấp phóng khách, Focus Features liên hệ qua Helen - Hermann sau, Lý An tìm lại đây.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 270: Đầu Tư

“Lý, đây là Matthew.”

Thiên Sứ trù tính công ty phòng khách bên trong, Helen - Hermann vi một vị tóc đen trung niên nhân cùng Matthew hỗ làm giới thiệu,“Matthew, đây là an - lý, giải Oscar đoạt giải.”

“Lý đạo diễn, ngươi hảo.” Matthew tiến lên một bước, chủ động cùng Lý An bắt tay, Lý An cùng Matthew nắm tay, nói,“Ngươi hảo.”

Song phương hàn huyên vài câu, Matthew tại bất động thanh sắc quan sát Lý An, từng hắn nghe nói qua Lý An tên tuổi, cũng bởi vì hảo kỳ xem qua kia bộ [ ngọa hổ tàng long ], khi đó rất nhiều truyền thông đều khen ngợi Lý An là xuất sắc nhất Hoa nhân đạo diễn.

Đan từ Oscar góc độ đến xem, Lý An xác thật đương được như vậy tán dương.

Hàn huyên không vài câu, Matthew rất nhanh liền phát hiện, Lý An cùng hắn tưởng tượng không giống nhau, tuy rằng còn mang theo điểm Đông Phương thức nho nhã, nhưng cơ bản đều đã tây hóa , làm việc nói chuyện cùng phổ thông Tây phương nhân khác biệt cũng không tính đại.

Lý An rất trực tiếp đối Helen - Hermann nói,“Hermann tiểu thư, ta có thể cùng Matthew đơn độc trò chuyện hội sao?”

Helen - Hermann biết Lý An tới nơi này mục đích , tuyệt không lo lắng hắn sẽ thuyết phục Matthew, lấy nàng đối Matthew lý giải, trừ phi Lý An có thể mở ra 2000 vạn dollar trên đây thù lao, bằng không Matthew tuyệt đối sẽ không lấy chính mình tiền đồ cùng tiền đồ đi mạo hiểm.

Nhưng Lý An có thể mở ra 2000 vạn dollar thù lao sao?

“Có thể.” Helen - Hermann ứng xuống dưới, xoay người ly khai phòng khách.

Matthew hảo kỳ nhìn Lý An, vị này bề ngoài khiến hắn có loại thiên nhiên thân thiết cảm, Hoa nhân đạo diễn có thể ở Hollywood như thế thành công có thể nói tuyệt đối chỉ có một.

Đương nhiên, hiện tại Lý An đang đứng ở sự nghiệp thấp nhất,[ Hulk ] box office thảm bại, có thể nói phi thường muốn mạng.

“Lý tiên sinh.” Matthew chủ động hỏi,“Ngươi tìm ta, là vì lần trước mời?”

“Đúng vậy.” Lý An nói chuyện đồng dạng giống Tây phương nhân như vậy trực tiếp,“Ta trước mắt đang tại cùng Focus Features lên kế hoạch một bộ tiểu thuyết cải biên điện ảnh, ta tưởng mời ngươi đảm nhiệm nam chính.”

Khi nói chuyện, hắn mở ra túi công văn, từ bên trong lấy ra một quyển kịch bản cùng một quyển tiểu thuyết tập, đưa cho Matthew, nói,“Hi vọng ngươi có thể nhìn một cái lại làm suy xét.”

Matthew tiếp nhận đến, đem tiểu thuyết tập phóng tới trên bàn trà, lật ra kịch bản, nhìn lên.

Lý An không nói gì, chỉ là im lặng chờ đợi.

Lật xem không đến ba mươi trang, dù cho Matthew đọc năng lực bình thường, cũng có thể nhìn ra đến trong đó miêu tả chính là nam nhân cùng nam nhân ở giữa tình yêu, lập tức khép lại kịch bản.

“Xin lỗi, Lý đạo diễn.” Hắn không chút do dự uyển cự,“Này cùng ta hí lộ không hợp.”

Nghe được Matthew cự tuyệt, Lý An một điểm đều không ngoài ý muốn, nói,“Matthew, có thể hay không nghe ta nói vài câu?”

“Không cần.” Matthew thật không tưởng biểu diễn loại này điện ảnh,“Lý đạo diễn, ngươi có thể mời ta, là vinh hạnh của ta, thật. Ta xác thật không thích hợp như vậy điện ảnh.”

Mặc kệ Lý An tư tưởng có phải hay không triệt để tây hóa , nhưng Hoa nhân thân phận là sẽ không thay đổi , Matthew rất tôn trọng hắn.

Tôn trọng, lại không ý nghĩa liền muốn đi biểu diễn hắn điện ảnh.

Matthew cố ý thay hồi lâu không có nói qua trung văn,“Lý An đạo diễn, ta xem qua ngươi [ ngọa hổ tàng long ], phi thường xuất sắc phim.”

Lý An có chút ngạc nhiên nhìn về phía Matthew, nói cái gì cũng không có nghĩ đến, này nhanh chóng được hoan nghênh trẻ tuổi ngôi sao, thế nhưng có thể nói một ngụm lưu loát trung văn.

“Ta thực thích Trung Quốc văn hóa.” Matthew biểu hiện ra một loại Đông Phương thức khiêm tốn,“Đặc biệt thích ! nếu ngươi muốn quay chụp là một bộ cùng loại [ ngọa hổ tàng long ] thức võ hiệp điện ảnh, ta tùy gọi tùy đến.”

Hắn lễ phép đem kịch bản cùng tiểu thuyết tập hoàn cho Lý An,“Loại này văn nghệ loại hình phim, xác thật cùng ta hí lộ không hợp.”

Lý An ngạc nhiên rất nhanh biến mất, chung quy Bắc Mĩ có rất nhiều Đông Phương văn hóa đam mê giả, có thể nói một ngụm lưu loát trung văn nhân cũng không tính thiếu.

“Được rồi.” Hắn tiếp nhận kịch bản cùng tiểu thuyết tập, có thể nhìn ra Matthew thái độ phi thường kiên định, không có lại khuyên, ngược lại nói,“Rất tiếc nuối .”

Bởi muốn cọ [ Cướp biển vùng Caribbean ] quan hệ, Matthew - Horner là hắn thủ tuyển, lại không phải duy nhất lựa chọn.

Về phần đối phương nói võ hiệp phim, đó là một điểm khả năng cũng không có, hắn chỉ trong này sẽ không lại quay chụp loại hình này, liền tính là quay chụp mà nói, chẳng lẽ tìm một người da trắng làm vai chính? Hollywood này mấy dân bản xứ diễn viên, lại có mấy cái hiểu được võ hiệp tinh thần cùng hàm nghĩa?

Lý An không phải cái loại này cố chấp không hiểu biến báo nhân, mắt thấy không thể làm việc, lập tức đứng lên cáo từ, Matthew đem hắn đưa ra phòng khách, vẫn đưa đến Thiên Sứ trù tính công ty bên ngoài mới trở về.

Tuy rằng gần nhất tao ngộ đến [ National Treasure ] thử vai thất bại, nhưng hắn sự nghiệp phát triển vẫn là rất thuận lợi , không tất yếu đi qua một con đường khác, hơn nữa con đường đó với hắn mà nói, rất có khả năng là điều tử lộ.

Điểm này sẽ không bởi vì Lý An tự mình tới cửa mời liền thay đổi.

Trong tiền thính, Helen - Hermann nhìn Matthew trở về, hỏi,“Cự tuyệt ?”

“Ân.” Matthew dừng lại, đứng ở nàng ở trước đài phụ cận, nói,“Tuy rằng hắn là phi thường xuất sắc đạo diễn, nhưng cùng ta phong cách hoàn toàn không đáp.”

“Xuất sắc? Bất quá là tưởng đến cọ ngươi cùng [ Cướp biển vùng Caribbean ] nhiệt độ mà thôi.” Helen - Hermann hiển nhiên không tán thành điểm này,“Vừa làm tạp [ Hulk ], nếu này bộ tân tác không thể phiên thân, hắn tại Hollywood liền ở không nổi nữa.”

Matthew biết Helen - Hermann nói không giả, Hollywood vĩnh viễn đem ích lợi đặt ở đệ nhất vị, vô luận diễn viên vẫn là đạo diễn, chỉ cần có thể mang đến ích lợi, ngươi chính là đại gia, không thể mang đến ích lợi, tất nhiên muốn xong đời.

Mà ở phương diện này, giống như Thái Bình Dương bờ bên kia như vậy, cũng tồn tại địa vực tính phân biệt, Mĩ quốc bản thổ đạo diễn cùng diễn viên, ít nhiều sẽ có chút ưu đãi, ngoại lai giả cơ hội muốn thiếu một ít, đặc biệt là anh mĩ ngoài hành nghề giả.

Toàn bộ giới đại hoàn cảnh chính là như vậy, không phải một người có thể thay đổi , mà sở dĩ sẽ có như vậy đại hoàn cảnh, là vì Bắc Mĩ thị trường nhận độ mang đến .

Này sản nghiệp, rõ ràng thị trường quyết định sản xuất, một người thậm chí một công ty, liền tưởng xoay chuyển toàn bộ Bắc Mĩ thị trường thẩm mỹ cùng nhu cầu, không khác người si nói mộng.

Matthew chưa cùng Helen - Hermann tiếp tục phương diện này đề tài, hiện thực tình huống đặt ở nơi này, nói tiếp không hề có ý nghĩa.

Hắn ngược lại hỏi,“Đàm phán tiến hành thế nào ?”

“Sắp đạt thành nhất trí .” Helen - Hermann bình tĩnh nói,“Không cần sốt ruột, này hạng mục tháng mười một sơ mới bắt đầu trù bị, không đến hai tháng phân đừng nghĩ khởi động máy quay chụp.”

Gặp Helen - Hermann nói như vậy, Matthew không có lại hỏi, hiện tại bất đồng với qua lại, có cụ thể tin tức, Helen - Hermann khẳng định sẽ chủ động nói cho hắn.

Helen - Hermann đến gần một ít, đứng bên cạnh hắn, nói,“Còn có một tin tức tốt, vừa ta tiếp đến tài vụ phương diện thông tri, ngươi tại [ Dawn of the Dead ] kịch tổ cuối cùng một bút thù lao, đã đến trướng .”

Matthew gật gật đầu,“Này xác thật là tin tức tốt.”

Theo này bút tiền đến trướng, hắn tại [ Dawn of the Dead ] kịch tổ 500 vạn dollar cơ sở thù lao toàn bộ đúng chỗ, trừ Helen - Hermann trích phần trăm cùng diễn viên công hội phí dụng ngoại, có thể còn lại một bút to tiền.

Về phần thuế vụ vấn đề, đều có chuyên nghiệp nhân sĩ đi xử lý, hơn nữa tiêu phí cùng đầu tư đều có thể để thuế, hắn chuẩn bị đem trong đó tiền đại bộ phận đầu tư đi ra ngoài.

Cuối tháng mười một cùng mười hai tháng sơ thời điểm, Matthew cùng Amanda gọi điện thoại, nhắc tới qua phương diện này sự vụ, Amanda hướng hắn đề cử một vị tin cậy cổ phiếu trù tính, nàng một ít cá nhân đầu tư cũng là đối phương tại đại lý, hắn chuyên môn quá khứ cùng vị kia cổ phiếu trù tính thấy một mặt, quyết định mua chút cổ phiếu.

Hạn chế ở từng kiến thức, hắn đối cổ phiếu không biết gì cả, cũng không quá rõ ràng nào công ty cổ phiếu sẽ điên trướng, chỉ biết là một điểm, từng có chút điên cuồng nhân, vì mua một đài smartphone không tiếc bán thận, khiến táo bị thận cơ danh hiệu.

Bắt đầu thời điểm thận cơ là cao tầng đại khí thượng cấp bậc đại danh từ, nhưng sau này càng ngày càng tràn lan, đừng nói là trên công trường làm việc nhân viên tạp vụ có chút đều dần dần dùng tới thận cơ, căn cứ một ít có đặc thù đam mê nhân viên tạp vụ thuyết pháp, ngay cả đứng đường cái đều phổ biến trang bị lên thận cơ.

Cho dù là thiển cận nhân, đều biết thận cơ kia đại danh đỉnh đỉnh tên tuổi, Matthew đương nhiên cũng biết.

Hắn đối với mặt khác gì đó không lý giải, nhưng táo thận cơ từng như vậy ngưu bài, cổ phiếu khẳng định thực đáng giá tiền, cho nên đối với cổ phiếu trù tính yêu cầu chỉ có một, đem hắn đầu nhập đi vào mấy trăm vạn dollar, tất cả đều mua táo cổ phiếu.

Giống cổ phiếu trù tính đề cử mặt khác kia vài hắn không lý giải cổ phiếu, Matthew một mực không đi suy xét.

Đương nhiên, loại này mua chỉ là tại chứng khoán trên thị trường thu mua, mà không phải cái loại này cái gọi là đi đầu tư táo, Matthew còn không có như vậy ngu ngốc, táo sẽ tiếp thụ một Hollywood ngôi sao đầu tư sao? Steve - Jobs đầu hẳn là không tật xấu.

Đi đến bên này sau, hắn từng xem qua một thiên tin tức, năm đó Steve - Jobs dựa vào Pixar phòng công tác cự đại thành công, trở lại công ty Apple một lần nữa chưởng đà táo, cần tiến hành dung tư, vô số nhà đầu tư phân phân mà đến, nhưng Steve - Jobs tình nguyện lựa chọn đối thủ một mất một còn Bill - Gates điều kiện khắc nghiệt đầu tư, cũng không lựa chọn mặt khác nhà đầu tư rộng rãi nhiều đầu tư.

Nguyên nhân rất đơn giản, Bill - Gates có thể mang cho táo , căn bản không phải người bình thường có thể cung cấp .

Matthew cho dù lại không lý giải, tại Hollywood đợi này vài năm, cũng có thể xem minh bạch, đầu tư một công ty luôn luôn đều không là chỉ cần hướng bên trong ném tiền đơn giản như vậy.

Cho nên, hắn vị kia cổ phiếu trù tính thu mua đều là thị trường lưu thông táo tán cổ.

Lại nói, lấy Matthew chút tiền ấy, trừ mua điểm táo tán cổ, còn có thể trông cậy vào đi làm càng nhiều?

Thực ra Matthew cũng không tưởng quá nhiều, thêm đối Hollywood bên ngoài mặt khác nghề lý giải hữu hạn, đầu tư cái gì phi thường cẩn thận, tỷ như đối vị kia cổ phiếu trù tính giám thị, nên có tuyệt đối sẽ không bởi vì là Amanda giới thiệu liền thả lỏng, hắn mua điểm Apple cổ phiếu mục đích cũng rất đơn giản, hai năm nay dollar bị giảm giá trị quá nhanh , liền tính Apple cổ phiếu không thượng trướng, lấy tương lai thận cơ cái loại này điên cuồng, bảo đảm giá trị tiền gửi hẳn là không thành vấn đề.

Liền tại Matthew cùng Helen - Hermann nói chuyện thời điểm, công ty thủy tinh môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, Alexandra - Daddario đi đến.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 271: Lại Là Trả Giá Hồi Báo

Cầu vé tháng cùng phiếu đề cử !

“Helen, Matthew.”

Vừa vào cửa, Alexandra - Daddario liền thấy được Matthew cùng Helen - Hermann, lập tức đi đến trước đài bên này, nói,“Các ngươi như thế nào đứng ở chỗ này?”

Matthew đối với nàng cười cười,“Vừa đưa nhân.” Hắn lại hỏi,“Đã lâu không gặp , Anna. Gần nhất đi nơi nào ?”

Alexandra - Daddario đồng dạng cười cười, tươi cười lại mang theo vài phần lễ phép tính khách sáo,“Hồi New York khảo thí đồng thời giải quyết nhập học thủ tục.”

Helen - Hermann hiển nhiên cảm kích, hỏi,“Làm thỏa đáng ?”

“Ân, làm thỏa đáng .” Alexandra - Daddario gật gật đầu,“Ta chuyên môn trở về thu thập đồ đạc, cũng với ngươi nói một tiếng, ta buổi chiều liền về New York , đẳng nghỉ đông qua hoàn nhập học.”

Matthew không có lại nói, từ vừa rồi Alexandra - Daddario trên biểu tình, có thể nhìn ra Alexandra - Daddario đang tại chủ động kéo xa cự ly, thực ra từ [ Dawn of the Dead ] chụp xong, hắn liền cảm giác được điểm này.

Nghiên cứu này nguyên nhân, đơn giản chính là hắn tại kịch tổ cùng Jessica - Alba làm ở một khối, mà Alexandra - Daddario cùng Jessica - Alba nghiêm trọng không đối phó.

Hollywood trong giới công nhận, nữ diễn viên ở giữa tranh đấu, xa so nam diễn viên càng thêm kịch liệt cùng bén nhọn.

“Ta muốn hồi New York đi học.” Alexandra - Daddario cũng không tưởng buông tay diễn viên sự nghiệp, khẩn thiết đối Helen - Hermann nói,“Nếu gặp được thích hợp ta nhân vật, ngươi có thể cho ta gọi điện thoại sao?”

“Ân.” Helen - Hermann nhìn như rất chăm chú ứng xuống dưới,“Giữa chúng ta còn có hiệp ước.”

Matthew lại có thể nghe được đi ra, Helen - Hermann có chút ứng phó, liền tính về sau sẽ đề cử Alexandra - Daddario đi khác kịch tổ, khẳng định cũng là xem tại Amanda gia đình phân thượng.

Alexandra - Daddario ngược lại nhìn về phía Matthew bên này, nói,“Matthew, cám ơn ngươi trong khoảng thời gian này đối với ta giúp.”

“Không cần khách khí.” Matthew vẫn là duy trì nhiệt tình thân thiết tươi cười.

“Ngươi tới New York mà nói.” Alexandra - Daddario khách khí một câu,“Đừng quên đánh cho ta điện thoại.”

Matthew cũng lễ phép tính trả lời,“Ta sẽ .”

Alexandra - Daddario lại nhìn Matthew liếc nhìn, nhớ tới quay chụp [ Dawn of the Dead ] khi hắn cùng Jessica - Alba làm kia vài sự, không tưởng lại nói cái gì, cùng Helen - Hermann cáo từ sau, rất nhanh ly khai Thiên Sứ trù tính công ty.

Theo sau, Matthew đi phòng tài vụ ký tên lĩnh [ Dawn of the Dead ] kịch tổ cuối cùng một bút thù lao, lái xe đi Westwood khu trung tâm thể hình, hội hợp Neborah sau, lại không có đi tiến hành quyền kích và tự do vật lộn huấn luyện, mà là cùng đi phía nam một súng ống câu lạc bộ bắn súng.

Trải qua gần hai năm huấn luyện sau, Matthew nghe theo Neborah này chuyên nghiệp nhân sĩ đề nghị, vì tránh cho trường kỳ đại lượng vận động huấn luyện dẫn đến cơ nhục cùng cốt cách mài mòn, hạ thấp thân thể xuất hiện thương bệnh tỷ lệ, thích hợp giảm bớt huấn luyện lượng cùng huấn luyện cường độ, tự do vật lộn huấn luyện cũng giảm bớt đến mỗi tuần hai lần.

[ Dawn of the Dead ] quay chụp hoàn này hai tháng, Matthew cùng Neborah thường xuyên sẽ đi một nhà súng ống câu lạc bộ luyện thương, hơn nữa Matthew giấy phép dùng súng hợp pháp cũng phê xuống dưới, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể mua hợp pháp súng ống, bất quá Helen - Hermann ở phương diện này chuyên môn dặn dò qua hắn, có thương bài có thể, nhưng tốt nhất không cần thật kiềm giữ súng ống, bằng không bị phóng viên chụp đến, tuyệt đối so với hít thuốc phiện cùng làm loạn phiền toái.

Matthew tuy rằng thực thích súng ống, nhưng phương diện này đề nghị vẫn là có thể nghe được vào đi , lấy đến thương bài sau vẫn không có mua thương, chỉ là cùng Neborah không có việc gì đi súng ống câu lạc bộ bên trong đã nghiền.

Súng ống đối nam nhân có loại trời sinh lực hấp dẫn, từng hắn cũng rất thích, đáng tiếc điều kiện không cho phép, chân thương sờ cũng không có mò qua, hiện tại chẳng những có thể mò đến chân thương, còn có thể thực đạn xạ kích, cảm giác tương đương không sai.

Hơn nữa luyện qua vài lần thương sau, Matthew cũng phát hiện chính mình bộ thân thể này xác thật trời sinh vận động tế bào phát đạt, xạ kích trình độ tiến bộ rất nhanh, tựa hồ có đuổi kịp và vượt qua rất sớm phía trước liền bắt đầu ngoạn thương Neborah xu thế.

Thiên phú thứ này, sờ không được nhìn không thấy, lại là chân chính tồn tại .

Tại súng ống câu lạc bộ luyện hoàn thương, Matthew cùng Neborah chia tay, vừa lên chính mình BMW, di động vang lên, một rất xa lạ dãy số.

Hắn nhìn nhìn, ấn nút nghe máy,“Ngươi hảo, nơi này là Matthew - Horner.”

“Matthew, là ta a !”

Ống nghe bên trong vang lên là một rất quen thuộc thanh âm,“Ta, Rachel ! Rachel - McAdams !”

“Ngươi đổi hào a?” Matthew đã rất lâu không cùng nàng liên hệ .

Hẳn là từ hắn chuẩn bị cùng Keira - Knightley chế tạo giả luyến tình tuyên truyền bắt đầu, liền dần dần cùng Rachel - McAdams đoạn liên hệ.

“Đoạn thời gian trước đổi di động, ngay cả số cũ cùng nhau đổi đi.”

Điện thoại bên kia Rachel - McAdams đơn giản giải thích vài câu, còn nói thêm,“Ngươi tại Los Angeles? Có thời gian sao?”

“Tại Los Angeles.” Matthew đổi một bàn tay lấy điện thoại,“Vừa đi đánh hội thương, hiện tại không có việc gì.”

“Bắn súng?” Rachel - McAdams đột nhiên phát ra ý vị không rõ tiếng cười, đồng thời nói,“Chúng ta đã lâu không cùng nhau bắn súng a.”

Lời này khiến Matthew trong lòng một mảnh lửa nóng, không khỏi hỏi,“Ngươi tại Los Angeles? Còn ở tại bắc Hollywood?”

“Ta vừa chụp hoàn tân phim trở lại Los Angeles.”

Hai người đều không là ngây thơ nam nữ, bên kia Rachel - McAdams tự nhiên minh bạch Matthew trong lời nói ý tứ,“Ta không ở bắc Hollywood trụ, ta chuyển đến Santa Monica , ngươi muốn hay không đến tham quan của ta tân gia.”

“Hảo a !” Matthew ứng xuống dưới.

Rachel - McAdams theo sau nói một địa chỉ, sau đó cúp điện thoại.

Matthew thu hồi di động, phát động ô tô chạy ra câu lạc bộ trước cửa bãi đỗ xe, hướng về Santa Monica tiến đến, Rachel - McAdams địa chỉ rất dễ tìm, hắn rất nhanh liền vào Rachel - McAdams gia môn.

Có lẽ là lâu lắm không gặp , cũng có lẽ là Rachel - McAdams cao chiêu kỹ xảo rất hấp dẫn nhân, Matthew đêm đó không có hồi Burbank, liền ngụ ở Santa Monica.

Ngày hôm sau rời giường, Matthew phát hiện Rachel - McAdams đã vì hắn chuẩn bị tốt rửa mặt đồ dùng, rửa mặt qua đi từ lầu hai phòng ngủ xuống dưới, Rachel - McAdams liên điểm tâm đều làm tốt .

Tuy rằng biết từng tại biểu diễn trường học nhận thức Rachel - McAdams sớm biến mất không thấy, hiện tại Rachel - McAdams làm này mấy có mục đích riêng, nhưng nhìn thấy một xinh đẹp nữ nhân vì chính mình chuẩn bị bữa sáng, bao nhiêu đều sẽ sinh ra một điểm hảo cảm.

“Biết ngươi không ly khai nhục......”

Đem một đĩa sứ đặt ở Matthew trước mặt trên bàn cơm, Rachel - McAdams ngồi ở hắn đối diện, nói,“Ta sáng nay cố ý đi mua Bacon.”

“Cám ơn !” Matthew cầm lấy dao nĩa, cắt một khối nhét vào trong miệng, gật đầu nói,“Hương vị rất không sai.”

Rachel - McAdams cười ra hảo xem má lúm, nói,“Phía trước vì tiết kiệm tiền, đều là tận khả năng chính mình làm cơm ăn.” Nàng tiếp đón Matthew,“Ngươi ăn nhiều một điểm, lượng vận động lớn như vậy.”

Nói xong, nàng ý thức được chính mình này nói có nghĩa khác,“Ta không phải cái kia ý tứ, ngươi ngày hôm qua không phải nói vẫn đang kiên trì kiện thân cùng huấn luyện sao?”

Matthew tối hôm qua lượng vận động xác thật rất lớn, cũng đói bụng, không có nhiều lời, hết sức chuyên chú đối phó bữa sáng.

Rachel - McAdams ăn được rất ít, vừa ăn vừa cùng Matthew nói chuyện phiếm.

“Nhớ rõ bên trên biểu diễn ban thời điểm, chúng ta hai cũng không có tiền.” Rachel - McAdams cố ý nhắc tới hai người vừa nhận thức khi một vài sự tình,“Giữa trưa vì tiết kiệm tiền, chạy đến trường học bên ngoài tiện nghi tiệm Hamburger, mua hamburger ngồi ở ven đường cùng nhau cắn.”

Matthew cũng bị nàng kêu gọi khi đó hồi ức,“Đúng vậy, ngẫm lại lúc ấy sinh hoạt, cũng rất thú vị .”

Rachel - McAdams bỗng nhiên nói,“Ngươi hiện tại là đại minh tinh , hồi tưởng một chút quá khứ, đương nhiên là có thú.” Nàng rất tự nhiên hỏi,“Gần nhất không có công tác sao?”

“Đoạn thời gian trước tham gia một thử vai, không thông qua.” Matthew thuận miệng nói,“Gần nhất chủ yếu là tại phối hợp Disney ảnh nghiệp, vi [ Cướp biển vùng Caribbean ] tại đây mùa trao giải làm tuyên truyền.”

Rachel - McAdams bắt giữ đến hắn trong lời nói trọng điểm,“Ngươi sẽ đi tham gia lần này Oscar trao giải điển lễ?”

Matthew lập tức từ hồi ức mang lên cảm xúc trung thoát khỏi đi ra, trong lòng dâng lên vài phần cảnh giác, cười lắc đầu nói,“Có khả năng đi không được,[ Cướp biển vùng Caribbean ] chủ yếu là vi Johnny - Depp xin tốt nhất nam chính đề danh, cơ bản không ta chuyện gì.”

Nghe hắn nói như vậy, Rachel - McAdams không có tiếp tục đề tài này, ngược lại hỏi,“Ngươi cuối tháng tư có thời gian sao?”

“Cuối tháng tư?” Matthew khẽ nhíu mày, hỏi,“Có chuyện sao, Rachel?”

Rachel - McAdams nghĩ nghĩ, nói thẳng,“Ta diễn viên chính phim cuối tháng tư tại New York tổ chức lần đầu thức, ta tại Hollywood trừ ngươi, cũng không có bằng hữu, ta tưởng mời ngươi tham gia phim lần đầu thức.”

“Ngươi diễn viên chính tân phim?” Matthew hảo kỳ hỏi,“Cái gì điện ảnh?”

“Một bộ thanh xuân thần tượng điện ảnh.” Rachel - McAdams lại lộ ra má lúm,“Paramount ảnh nghiệp chế tác , gọi là [ tiện nữ hài ].”

Matthew không có nghe nói qua, hồi tưởng một chút, cũng xác định chính mình không nhìn qua bộ điện ảnh này, bất quá từ trên danh tự cũng có thể nhìn ra, đây là bộ nữ hài điện ảnh, phỏng chừng từng hắn liền tính là gặp được, cũng sẽ không có hứng thú.

“Ngươi là nữ chính sao?” Matthew lại hỏi.

“Không phải.” Rachel - McAdams ăn ngay nói thật,“Ta là đệ nhất nữ phụ, nữ chính là Lindsay - Lohan.”

Matthew khẽ gật đầu, suy xét một chút, nói,“Ta hiện tại cũng không có cách nào khác xác định, hơn nữa loại sự tình này ta tất yếu thông tri người đại diện.” Hắn lại nghĩ nghĩ, nói,“Như vậy đi, Rachel, ta tháng tư phân phía trước cho ngươi hồi phục.”

Rachel - McAdams nhẹ nhàng gật đầu,“Hảo a.”

Ăn xong điểm tâm, Matthew uyển cự Rachel - McAdams giữ lại, ly khai Santa Monica, lên xe thời điểm, còn quay đầu nhìn thoáng qua, xác định tối hôm qua như cũ là một lần trả giá muốn có hồi báo giao dịch.

Theo sau, hắn đi Thiên Sứ trù tính công ty thấy Helen - Hermann, đại khái cùng nàng nói một chút, Helen - Hermann hiện tại cũng vô pháp xác định hắn cuối tháng tư hành trình, chỉ có thể qua đoạn thời gian lại nói.

Lễ Giáng Sinh tiến đến phía trước, Helen - Hermann cùng [ National Treasure ] kịch tổ kết thúc đàm phán, Matthew cũng tại diễn viên công hội mang đại biểu cùng luật sư chứng kiến dưới, cùng kịch tổ ký kết chính thức hợp đồng.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 272: Trời Sinh Liền Có Ưu Thế

Tân ký kết này phân diễn viên hợp đồng, so với [ Cướp biển vùng Caribbean ] tục tập, Matthew đãi ngộ đặc biệt là thù lao, kém hơn một ít, Helen - Hermann tại đàm phán thời điểm, liền cùng Matthew từng có câu thông, tương lai tiếp tục biểu diễn Will - Turner nhân vật này, là đại bán điện ảnh [ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] tục tập nhân vật chính, diễn viên chính phương diện trong đàm phán có được cự đại ưu thế, hắn là có thù lao cùng nhân vật aura gia thành , nhưng [ National Treasure ] là một tân hạng mục, tục tập aura cũng không tồn tại.

Đối với ngôi sao thù lao tính toán, Hollywood tự có một bộ hệ thống, Matthew diễn viên chính thượng hai bộ phim box office, là trọng yếu tham khảo căn cứ.

Đương nhiên, này cũng muốn căn cứ kịch tổ thực tế dự toán đến.

Helen - Hermann đồng dạng vi Matthew khai ra 1000 vạn dollar báo giá, này có thể nói là chuẩn ngôi sao tuyến đầu thù lao , bất quá lấy Matthew hiện tại già vị, muốn tại phi [ Cướp biển vùng Caribbean ] tục tập phim bên trong lấy đến như vậy cao thù lao cơ bản không có khả năng.

Nếu diễn viên không phải nhanh chóng trượt, người đại diện bình thường đều sẽ đem thù lao hướng cao lý báo, cò kè mặc cả loại sự tình này toàn thế giới đều tồn tại.

Trải qua hơn hai tuần đàm phán, cuối cùng song phương tại 800 vạn dollar này một con số mặt trên đạt thành nhất trí.

Dựa theo Helen - Hermann thuyết pháp, lấy Matthew già vị cùng chân thật kêu gọi lực, hợp lý thù lao khu gian tại 600 vạn dollar đến 700 vạn dollar ở giữa, kịch tổ cuối cùng khẳng móc ra 800 vạn dollar, chủ yếu vẫn là bởi vì [ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] Bắc Mĩ box office vượt qua 3 ức 5000 vạn dollar, toàn cầu box office đột phá 8 ức dollar !

Một tuần trước,[ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] nguyền rủa từ Gibraltar quần đảo rạp chiếu phim trung hạ đương, hải ngoại chiếu phim chi lữ cơ bản kết thúc, toàn cầu box office cuối cùng dừng lại ở 8 ức 1191 vạn dollar bên trên.

Này một thành tích cũng khiến phim tạm thời xếp hạng tại toàn cầu box office tổng bảng thứ mười vị,2003 năm toàn cầu box office không thua kém Disney ảnh nghiệp phát hành [ Finding Nemo ].

[ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] box office cùng Will - Turner nhân vật này bị thụ người xem yêu thích, có thể nói là Matthew hôm nay lớn nhất nghi thức, hơn nữa hắn thượng một bộ phim [ Vua Bọ Cạp ] Bắc Mĩ box office cũng qua ức, cơ bản phù hợp 800 vạn dollar thân giới.

Tuy rằng so với James - Franco đàm phán khi 1000 vạn dollar chỉ thiếu 200 vạn dollar, nhưng kịch tổ thù lao thường thường có mắt xích hiệu ứng, này cũng có lợi cho kịch tổ đồng đạo diễn, nữ chính cùng nam phụ đẳng diễn chức nhân viên thù lao đàm phán.

Matthew ký kết hợp đồng sau, kịch tổ gõ định càng nhiều diễn viên, tỷ như nữ chính do Đức nữ tinh Diane - Kruger biểu diễn, nam chính tùy tùng tiểu đệ diễn viên là đến từ Thiên Sứ trù tính công ty Justin - Basha, trọng yếu nhất đại nhân vật phản diện mặt trên, kịch tổ buông tay trước đây tiếp xúc qua Boromir Sean Bean, tuyển một có thể chân chính cùng Matthew tại khí thế cùng thể trạng mặt trên đối kháng siêu cấp tráng hán -- Dwayne - Johnson !

Disney ảnh nghiệp vì cam đoan phim phân cấp sẽ không vượt qua pg-13, cố ý cùng Jerry - Bruckheimer phối hợp, lựa chọn chuyên môn vi Disney quay chụp nhi đồng loại phim Jon Turteltaub đến chấp chưởng loa đạo diễn.

Phim có thể có một chút kịch liệt động tác hí, nhưng r cấp là Disney ảnh nghiệp không thể nhận , hơn nữa Disney ảnh nghiệp cũng chưa từng có quay chụp qua r cấp cùng r cấp trên đây điện ảnh.

Đạo diễn xác định sau, Matthew chuyên môn cùng Jon Turteltaub thấy một mặt, trao đổi một ít đối với phim cùng nhân vật cái nhìn.

Cùng lúc đó, Jerry - Bruckheimer cũng đem một phần quay chụp kế hoạch biểu truyền đến Matthew trong tay, này bộ phim lấy ngoại cảnh hí quay chụp làm chủ, cảnh quay bên trong phân chủ yếu là mở đầu cùng kết cục hai bộ phận, quay chụp từ hai tháng trung tuần bắt đầu, muộn nhất sẽ không vượt qua cuối tháng tư kết thúc.

Tháng năm đến tháng mười một vi phim hậu kỳ chế tác thời gian, có chút đáp cảnh khó khăn cảnh tượng thiết kế, Jerry - Bruckheimer kế hoạch lấy cgi sinh thành.

Phim phân cấp dự tính vi pg-13 cấp bậc, như vậy phân cấp vừa có thể cam đoan nội dung đầy đủ hỏa bạo, lại có thể đem chủ thể mục tiêu người xem nhắm ngay thanh thiếu niên quần thể, đặc biệt thích hợp tại lễ Tạ ơn lịch phát hành công chiếu, có thể phù hợp lần đầu cuối tuần cùng lễ Tạ ơn ngày nghỉ gia đình người xem xem ảnh nhu cầu.

Disney ảnh nghiệp chế định Bắc Mĩ công chiếu ngày, vẫn là phía trước dự định 11 nguyệt 19 ngày, cũng chính là lễ Tạ ơn tiền một cuối tuần.

Năm rồi, này một lịch phát hành cơ hồ đều là Harry Potter hệ liệt chuyên chúc, bất quá mới nhất một bộ [ Harry Potter cùng Azkaban tù đồ ] đặt ở kỳ nghỉ hè.

Bất quá, loại này lịch phát hành chen lấn là nhất định , [ National Treasure ] tiền một cuối tuần có Warner Bros [ Polar Express ], lại hướng phía trước một cuối tuần càng có Pixar phòng công tác mới nhất đại tác [ The Incredibles ], Paramount ảnh nghiệp phát hành [ SpongeBob SquarePants ] tắc cùng [ National Treasure ] cùng một ngày phát hành.

Matthew xem qua [ Polar Express ] cùng [ The Incredibles ], mơ hồ nhớ rõ đều là hoạt hình điện ảnh, cùng [ National Treasure ] thụ chúng tồn tại nhất định trùng hợp, bất quá hôm nay thương nghiệp điện ảnh, đều chú trọng cuối tuần đầu thị trường biểu hiện, nếu không phải đụng vào cùng một cuối tuần phát hành, hai bộ phim mặc dù có trực tiếp cạnh tranh quan hệ, nhưng cơ bản sẽ không hình thành cái loại này ngươi chết ta sống cục diện.

Lễ Giáng Sinh sau, Matthew từ [ National Treasure ] kịch tổ lĩnh đến hàng loạt cùng phim nội dung có liên quan lịch sử cùng giải mật tư liệu, chỉ cần xem qua hắn lý lịch nhân thực ra cũng không khó phát hiện, hắn văn hóa trình độ hữu hạn, một ít cơ bản USA lịch sử khả năng đều không biết.

Ở phương diện này, Helen - Hermann không thể nghi ngờ càng thêm lý giải hắn, từ cùng kịch tổ chính thức đàm phán bắt đầu, khiến cho nhân căn cứ kịch bản, chuyên môn vi Matthew góp nhặt đại lượng tư liệu, Matthew tại phối hợp Disney ảnh nghiệp Oscar tuyên truyền rất nhiều, cũng phiên không chỉ một lần.

Trong kịch bản rất nhiều hắn xem không hiểu ngạnh, thông qua Helen - Hermann cùng kịch tổ tư liệu, cũng có lý giải.

Tỷ như nam chính Ben Gates tổ phụ John - Adams - Gates danh tự, liền đến từ John - Adams, nữ chính Abigail - Chase danh tự tắc bắt nguồn từ John - Adams thê tử Abigail - Adams cùng đại pháp quan Samuel - Chase.

Còn có phim trung tìm kiếm bảo tàng, là lấy trên lịch sử tối cụ Truyền Kỳ sắc thái, tối thụ tầm bảo giả ham thích “Thánh điện kỵ sĩ” Bảo tàng làm bối cảnh, làm 11 thế kỷ trên thế giới cường đại nhất bí mật tổ chức, Thánh Điện kỵ sĩ đoàn đóng quân ở Jerusalem Solomon thần điện, tục truyền thánh điện kỵ sĩ độn có đại lượng trân bảo, sau này tại 14 thế kỷ, bọn họ tài sản đột nhiên không hề có dấu hiệu nhân gian bốc hơi lên.

Cho đến ngày nay, thế giới các nơi tầm bảo giả lại vẫn đối với này phân bảo tàng vô hạn hướng tới, đặc biệt là tại Mĩ quốc.

Từ phương diện này đến nói, [ National Treasure ] đề tài trời sinh liền có ưu thế, đây không phải vô trung sinh hữu gì đó, là thông qua một loạt chân thật hoặc là truyền lưu rộng rãi sự kiện tiến hành thích hợp điện ảnh gia công mà đến.

Tân niên phía trước, Jerry - Bruckheimer tự mình cấp Helen - Hermann gọi điện thoại câu thông thời gian quay chụp vấn đề, tựa hồ hắn cũng biết Matthew dựa vào [ Cướp biển vùng Caribbean ] nhiệt độ, hấp dẫn không thiếu kịch tổ mời.

Cùng phía trước quay chụp kế hoạch biểu bất đồng, Jerry - Bruckheimer nói được càng thêm chi tiết, Helen - Hermann cũng trước tiên thông tri Matthew.

Tân niên qua đi, Jerry - Bruckheimer sẽ cùng đạo diễn Jon Turteltaub tính cả người khác cùng nhau, đi New York, Washington cùng Boston đẳng địa khu khảo sát ngoại cảnh , nếu không có đại ngoài ý muốn mà nói, quay chụp từ hai tháng số mười bắt đầu, đầu tiên quay chụp cảnh quay bên ngoài, dự tính đến tháng tư phân quay chụp hoàn cảnh quay bên ngoài, sau đó lại hồi Burbank Disney nhà sản xuất quay chụp cảnh quay bên trong phân.

Nội cảnh dựng cứ việc từ tháng mười một liền bắt đầu , bất quá dự tính muốn phí thời gian chừng năm tháng.

Jerry - Bruckheimer ý tứ rất rõ ràng, nếu Matthew có đi mặt khác kịch tổ thử vai kế hoạch, tận lực an bài đến hồi Los Angeles sau hoặc là quay chụp phía trước.

Matthew hiện tại là nhị tuyến ngôi sao, hơn nữa là nhiệt độ chính cao nhị tuyến ngôi sao, cho dù là Jerry - Bruckheimer, cũng không khả năng cưỡng chế không cho phép hắn tại quay chụp trong lúc đi mặt khác kịch tổ tham gia thử vai.

Này đặt ở toàn bộ trong giới, đều là vô lý yêu cầu.

Rất nhiều sự, song phương trước đó câu thông hảo, về sau sẽ tiết kiệm rất nhiều phiền toái.

Mỗi năm 12 nguyệt 31 ngày, đều là điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học viện bắt đầu cấp các giám khảo gửi qua bưu điện Oscar phiếu bầu ngày, tân niên tiến đến phía trước trong khoảng thời gian này, cũng là Oscar kéo phiếu hoạt động kịch liệt nhất thời điểm.

Matthew tạm thời buông xuống vi [ National Treasure ] chuẩn bị công tác, phối hợp Disney ảnh nghiệp cùng Johnny - Depp, vi Jack - Sparrow Oscar tốt nhất nam chính đề danh phất cờ hò reo.

Tại một hồi kéo phiếu hoạt động thượng, Matthew gặp gỡ vi đồng dạng vi [ ma giới 3: Vương giả trở về ] lạp Oscar phiếu bầu Orlando - Bloom.

“Đã lâu không gặp , Orlando.”

Matthew chuyên môn tìm thời gian, đi gặp Orlando - Bloom, Orlando - Bloom cùng phía trước như vậy, lại đây nhiệt tình ôm hắn một chút,“Có thể thấy đến ngươi rất cao hứng !”

Matthew cùng hắn hàn huyên vài câu, nhớ tới kia bộ quái vật tập hợp đại điện ảnh, hỏi,“[ Van Helsing ] hoàn thành đi?”

“Hoàn thành !”

Nhắc tới [ Van Helsing ], Orlando - Bloom có thể nói thần thái Phong Dương,“Năm nay kỳ nghỉ hè ngay từ đầu,[ Van Helsing ] liền sẽ phát hành !”

Nghe nói như thế, Matthew lập tức minh bạch, Universal ảnh nghiệp phi thường coi trọng cùng xem hảo bộ điện ảnh này, bằng không sẽ không an bài tại kỳ nghỉ hè bắt đầu.

Orlando - Bloom lúc này còn nói thêm,“Ngươi nhất định phải đi tham gia lần đầu thức ! Stephen cũng là ý tứ này, phỏng chừng rất nhanh liền sẽ cho ngươi phát chính thức lần đầu mời.”

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Chỉ cần ta tại Mĩ quốc, không có đi hải ngoại ra ngoại cảnh, nhất định sẽ đi lần đầu thức duy trì ngươi cùng Stephen.”

“Ta liền biết ngươi tối bạn chí cốt !” Orlando - Bloom sự nghiệp thuận lợi, tâm tình đại hảo, còn nói thêm,“Matthew, từ nhận thức ngươi, ta...... Nói như thế nào đâu, rất thuận lợi !”

Hắn đến gần Matthew bên tai, thấp giọng nói,“Ridley - Scott tháng này vừa cho ta phát mời, khiến ta đi tham gia một bộ siêu cấp cự chế nam chính thử vai.”

“Phải không?” Matthew hơi trầm ngâm, cố ý nói,“Ta cũng tiếp đến Ridley - Scott mời, có phải hay không về Thập Tự quân viễn chinh đề tài?”

Orlando - Bloom trong lòng lộp bộp một tiếng, trên mặt lại không có biến hóa, nói,“Đúng vậy !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 273: Đáng Tin Cậy Kịch Bản

“Ridley cũng mời ngươi tham gia thử vai?” Matthew một bộ phi thường sửng sốt thậm chí khiếp sợ biểu tình,“Orlando, chúng ta muốn biến đối thủ cạnh tranh a.”

Orlando - Bloom há miệng thở dốc, bỗng nhiên không biết chính mình nên nói cái gì mới tốt.

Có lẽ là cùng nhau quay chụp Black Hawk Down khi ký ức quá khắc sâu, Matthew ở trong mắt hắn là tuyệt đối cường hãn đại danh từ, trời sinh liền thích hợp đóng vai quân nhân hoặc là binh lính loại hình nhân vật, bản thân càng là một tiêu chuẩn ngạnh hán, nếu thật muốn cạnh tranh một bộ Sử Thi phim chiến tranh nam chính, chính mình sẽ là đối thủ sao?

Huống hồ tại Black Hawk Down kịch tổ khi hắn liền biết, Matthew có thể biểu diễn phim một trọng yếu vai phụ, đi được chính là đạo diễn Ridley - Scott quan hệ.

Cứ như vậy, Matthew tại thử vai trung ưu thế quá lớn.

Nháy mắt, Orlando - Bloom vừa nhìn thấy Matthew, giống như nhìn thấy nữ thần may mắn bàn hảo tâm tình không còn sót lại chút gì, trong lòng tính toán rất nhanh lên, có thể hay không tưởng biện pháp, ngăn cản Matthew tiến đến thử vai? Chỉ cần hắn không đi thử vai , cùng Ridley - Scott có quan hệ ưu thế cũng liền không còn tồn tại .

Hắn tin tưởng khẳng định có biện pháp, lúc trước có thể nghĩ đến biện pháp, tại Matthew không chút nào hay biết dưới tình huống, từ hắn trong tay cướp được [ Van Helsing ] nam chính, hiện tại nói không chừng cũng có biện pháp, thắng hạ lần này thử vai.

“Nguyên lai ngươi cũng muốn tham gia lần này thử vai a.” Matthew tựa hồ là tại lầm bầm lầu bầu.

Orlando - Bloom nhìn về phía hắn, duy trì tự nhiên tươi cười,“Đúng vậy, ta tiếp đến mời cũng có chút giật mình.”

Matthew cố ý gãi gãi đầu,“Như vậy liền có chút phiền toái a.” Hắn thở dài, nói,“Orlando, ngươi là bằng hữu của ta......”

Orlando - Bloom muốn nói nếu là bằng hữu, không bằng ngươi buông tay đi, bất quá lời kiểu này cũng chính là tại bên trong cổ họng chuyển chuyển, không có khả năng ngốc đến từ trong miệng phun ra.

“Ta tháng này vừa cùng Disney ảnh nghiệp ký một phần hiệp ước.” Matthew nhìn qua tình thâm nghĩa trọng,“Như vậy đi, Orlando, ta tưởng biện pháp từ chối Ridley - Scott mời......”

“Thật?” Orlando - Bloom dứt khoát không thể tin được chính mình nghe được mà nói.

Matthew gật đầu,“Đương nhiên là thật . Ngươi là của ta hảo bằng hữu, ta sẽ không theo bằng hữu giành nhân vật, ta cùng Ridley có điểm quan hệ, ta cho hắn gọi điện thoại, nhắc tới ngươi. Lúc ấy ngươi cũng tham gia qua Black Hawk Down quay chụp, nói vậy Ridley còn nhớ rõ ngươi.”

Orlando - Bloom nháy mắt cảm động muốn quỳ bái Matthew, nói,“Matthew, ta...... Ta thật đem biết nên như thế nào cảm tạ ngươi.”

“Trước không vội cảm tạ.” Matthew nghiêm túc nói,“Ta cùng Ridley chỉ là tương đối quen thuộc, ta không thể cam đoan ngươi nhất định sẽ thông qua thử vai.”

Orlando - Bloom vội vội vàng vàng gật đầu,“Ta minh bạch...... Ta minh bạch !”

Hắn cũng không phải sơ nhập Hollywood, biết thử vai loại sự tình này, tồn tại rất nhiều tính không xác định nhân tố.

Matthew đương nhiên sẽ không cấp Ridley - Scott gọi điện thoại, hắn đầu lại không có bệnh, dù sao Orlando - Bloom cũng không khả năng ngốc hồ hồ chạy đến Ridley - Scott trước mặt đi hỏi.

“Matthew !” Orlando - Bloom phi thường trịnh trọng nói,“Nếu ngươi về sau có chuyện cần hỗ trợ mà nói, cứ việc mở miệng !”

Ngẫm lại lần trước, lại xem xem một lần này, Orlando - Bloom xác nhận, Matthew - Horner về sau chính là hắn chí cốt !

“Ta sẽ không theo ngươi khách khí !” Matthew cố ý tùy tiện dùng vui đùa giọng điệu nói,“Ta sẽ nhớ kỹ ngươi những lời này.”

Orlando - Bloom nở nụ cười,“Ngươi muốn theo ta khách khí, ta sẽ sinh khí.”

Matthew sang sảng nở nụ cười, Orlando - Bloom cũng cười được càng ngày càng sang sảng.

Hoạt động còn đang tiếp tục, Matthew không có khả năng thời gian dài chờ ở Orlando - Bloom nơi này, rất nhanh về tới [ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ ở giới.

“Orlando - Bloom?” Johnny - Depp hảo kỳ mắt nhìn Matthew tới được địa phương, hỏi,“Ngươi cùng hắn rất quen thuộc sao?”

Matthew gật gật đầu,“Tại một kịch tổ đãi qua.”

Hắn không có nhiều lời, chung quy loại sự tình này không tốt đối Johnny - Depp nói tỉ mỉ, tổng không thể nói vẫn đào hố đi?

Thực ra hắn cùng với [ National Treasure ] chính thức ký ước sau, Helen - Hermann đã lấy này làm lý do, từ chối Ridley - Scott thử vai mời.

Bởi vì [ Cướp biển vùng Caribbean ] box office đại bạo, Matthew cùng Johnny - Depp tuyệt đối là năm nay Bắc Mĩ giới điện ảnh tối thụ chú ý ngôi sao trung hai, tư bản trời sinh tránh hung tìm cát, cho nên Thiên Sứ trù tính công ty thu đến rất nhiều kịch tổ hoặc là điện ảnh công ty mời.

Lúc ấy cùng Michael Bay thử vai mời cùng nhau phát tới được, còn có Ridley - Scott mời, cùng Michael Bay bất đồng, Helen - Hermann cùng Ridley - Scott quan hệ không phải là ít, hơn nữa Ridley - Scott đối Matthew có dẫn chi ân, Matthew cùng Helen - Hermann đều không tưởng làm cương đồng Ridley - Scott quan hệ.

Bởi vậy, cự tuyệt Ridley - Scott mời, liền muốn tìm một quang minh chính đại lý do.

Muốn chuẩn bị quay chụp [ National Treasure ], này lý do đủ rồi.

Tuy rằng nơi này là một tiêu chuẩn thương nghiệp xã hội, Hollywood cũng là giới kinh doanh, nhưng nhân tình quan hệ thứ này, đồng dạng cũng rất trọng yếu.

Về phần Michael Bay kia phân ý đồ mời, tại 2004 tân niên ngày nghỉ qua đi, Thiên Sứ trù tính công ty thu đến DreamWorks điện ảnh phòng công tác cùng Michael Bay kịch tổ liên danh phát đến thử vai mời.

Nguyên bản kịch tổ cung cấp chỉ có nhân vật kịch bản, nhưng Matthew tại tham dự quay chụp Band of Brothers thời điểm, Helen - Hermann cùng DreamWorks một ít cao tầng đánh hảo quan hệ, thế nhưng ra nhân đoán trước làm đến hoàn toàn phiên bản kịch bản, này cũng khiến Matthew chuẩn bị công tác càng có mục đích tính.

Đây là một phần chỉ có một trăm bốn mươi trang kịch bản, Matthew lật xem hoàn đệ nhất biến có chút không rõ, hắn tiếng Anh đọc năng lực mấy năm nay có rõ ràng đề cao, nhưng cũng là phổ thông tiêu chuẩn, xem qua sau rất nhiều địa phương đều không thể lý giải.

So với Matthew, Helen - Hermann xem qua phó bản sau, ngồi ở chỗ kia cẩn thận tự hỏi lên đến.

Người đại diện hiệp trợ hộ khách chọn lựa công tác là cơ bản năng lực, chọn lựa công tác căn cứ có rất nhiều, cũng không giới hạn trong kịch bản, như là chế tác công ty, chế tác nhân, đạo diễn, đầu tư quy mô cùng phía trước kỳ thị trường điều tra đợi đã (vân vân), đều là không thua gì kịch bản trọng yếu tham khảo.

Bất quá, kịch bản là trong đó tương đối cơ sở tuyển hạng, một danh xuất sắc người đại diện, tất nhiên có phán đoán kịch bản năng lực.

Helen - Hermann mở ra kịch bản, tinh tế tỉ mỉ lật xem lần thứ hai.

Matthew ngồi ở đối diện, cũng tại xem xét kịch bản, hai người nhìn xem đều phi thường cẩn thận.

Một buổi sáng thời gian trôi qua, hai người căn bản không có ra Helen - Hermann văn phòng, trực tiếp để người đưa tới ngoại bán, ăn xong sau tiếp xem.

Helen - Hermann vô luận là bằng cấp, vẫn là đọc lý giải phương diện năng lực, đều xa tại Matthew bên trên, nàng xem hoàn lần thứ hai sau, Matthew mới nhìn hoàn hơn nửa một điểm.

Nàng không có quấy rầy Matthew, ngược lại cẩn thận tự hỏi lên đến.

Không hề nghi ngờ, đây là một rất phù hợp Hollywood nhất quán tiêu chuẩn kịch bản, trong đó lợi dụng nhân bản nhân làm mánh lới, có vẻ khoa học viễn tưởng cảm mười phần, nhân bản nhân người như thế tạo sinh vật là du tẩu ở khoa học, luân lý bên cạnh “Nhân tạo vật”, bản thân liền có cự đại đề tài tính.

Sau đó tuấn nam mỹ nhân nam nữ nhân vật chính thiết lập, phối hợp nhất định về nhân bản nhân khắc sâu thảo luận cùng thích hợp động tác hí, chỉ là xem kịch bản mà nói, tựa hồ có điểm [ Matrix ] tiềm chất.

Lại qua hơn một giờ, Matthew mới nhìn hoàn kịch bản, lần này kết hợp trước sau tình huống, cơ bản hiểu rõ kịch bản nói một cái dạng gì cố sự.

Dựa theo hắn lý giải, đại khái chính là nam chính cùng nữ chính cùng mấy trăm danh cư dân ở tại hai mươi mốt thế kỷ trung kỳ một cùng thế ngăn cách xã khu, tại đây đống nhận đến nghiêm mật khống quản công nghệ cao đại lâu trung, bọn họ cùng cái khác cư dân như vậy, mỗi ngày sinh hoạt nhất cử nhất động đều nhận đến “Tổ chức” theo dõi, loại này theo dõi hành vi mĩ kỳ danh ước là vì bọn họ thể xác và tinh thần khỏe mạnh suy nghĩ, mà phía sau màn lại cất giấu không bị người biết bí mật.

Muốn rời đi loại này không có tự do sinh hoạt, duy nhất hi vọng chính là bị lựa chọn đi cái gọi là “Tiểu đảo”, bởi vì bọn họ bị cho biết, tại trải qua một hồi sinh thái hạo kiếp sau, trừ ở tại nơi này nhân đem may mắn có thể còn sống ngoại, toàn thế giới nhân loại đều đem lâm nạn, mà “Tiểu đảo” Chính là địa cầu cận tồn chưa thụ ô nhiễm nhân gian tịnh thổ.

Bao gồm hắn cùng nữ chính ở bên trong sở hữu cư dân, cuối cùng cũng khó trốn khỏi cái chết, bọn họ đều là “Tiểu đảo” Các cư dân nhân bản nhân, bọn họ tồn tại chỉ là vì cho bọn họ “Nguyên hình” Cung cấp các loại đổi mới dùng thân thể linh kiện, bọn họ chết sau giá trị xa so khi còn sống càng cao.

Vì thế tại nguy cơ hàng lâm phía trước, nam nữ nhân vật chính quyết định ra này dối trá xã hội không tưởng, tiến vào bọn họ chưa bao giờ biết đến chân thật thế giới, cuối cùng bọn họ tại truy kích trung thành công tan rã tổ chức, thay thế được nguyên hình thân phận...

Matthew rất rõ ràng, hôm nay là một khoa học kỹ thuật bạo tạc thời đại, các loại kỹ thuật tại tấn mãnh phát triển, phim trung nhắc tới tiến triển tương lai đều có khả năng xuất hiện, hai năm nay cừu nhân bản đẳng sự kiện huyên ồn ào huyên náo, rất nhiều tổ chức yêu cầu các quốc gia chính phủ mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ nhân bản thực nghiệm, để tránh này một kỹ thuật cuối cùng bị dùng đến nhân loại chính mình trên người.

Hollywood ngôi sao thích cọ nhiệt điểm, Hollywood điện ảnh đồng dạng thích cọ nhiệt điểm, này kịch bản rõ ràng chính là tại cọ này vài năm nhân bản nhân nhiệt điểm.

Thực ra Hollywood đã có cọ nhân bản nhân nhiệt điểm đại chế tác phim......

Matthew lập tức nghĩ tới George - Lucas Star Wars hệ liệt, đã phát hành đệ nhị bộ tiền truyện chẳng phải chính là gọi là [ nhân bản nhân chiến tranh ] sao? Ngay cả làm lão Mĩ quốc dân lưu hành văn hóa Star Wars hệ liệt đều cọ nhân bản nhân nhiệt điểm, có thể thấy được nhân bản nhân đề tài này mấy năm gần đây có bao nhiêu nhiệt.

Hắn còn nhớ rõ đoạn thời gian trước từ nào đó nhiệt điểm tin tức tiết mục nhìn thấy, mỗ vị y học chuyên gia tuyên bố: Nhân bản người là nhất định sẽ xuất hiện , là không thể tránh cho , mặc kệ là hợp pháp vẫn là trái pháp luật, chỉ là ai trước ai sau vấn đề, hiện tại đã có thể ở bên ngoài cơ thể nuôi trồng nội tạng, cho nên khiến nhân bản nhân trở thành khí quan bộ phận cấy ghép là hoàn toàn khả năng .

Cho nên, này kịch bản cũng không phải hoàn toàn bậy bạ, có vẻ là thành lập tại nhất định chân thật trên trụ cột khoa học viễn tưởng.

Còn có đại lượng động tác hí, tuấn nam mỹ nhân thiết lập......

Thấy thế nào, đây đều là rất đáng tin kịch bản.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 274: Nện Tiền Trò Chơi

Matthew ngẩng đầu nhìn hướng Helen - Hermann, hỏi,“Ngươi thấy thế nào?”

Chọn lựa hạng mục nếu chỉ nhìn kịch bản, tựa như điện ảnh công ty xác định hạng mục chỉ nhìn kịch bản như vậy không đáng tin, nếu chỉ nhìn đến kịch bản liền vội vã xông lên đi, tương lai có khả năng muốn khóc cũng khóc không được.

Một xuất sắc kịch bản không hẳn có thể biến thành xuất sắc điện ảnh, một lạn kịch bản chụp thành điện ảnh cũng không tất là phim dở, chỉ cần thoáng lý giải điện ảnh nghiệp nhân, đều biết đây là rất đơn giản đạo lý.

“Nói như thế.” Helen - Hermann không có trực tiếp trả lời, ngược lại nói,“Theo của ta lý giải, Steven - Spielberg lấy đến này kịch bản ngày hôm sau, liền cấp Michael Bay gọi điện thoại, tham thảo Michael Bay làm đạo diễn quay chụp này bộ phim khả năng tính, Michael Bay rạng sáng 3h liền làm ra đáp lại.”

Matthew gật gật đầu,“Steven - Spielberg rất xem hảo này hạng mục a.”

“Ân.” Helen - Hermann lên tiếng, còn nói thêm,“Hôm nay DreamWorks tình trạng không tốt, còn kế hoạch tại đây hạng mục bên trên đầu nhập 1 ức 2000 vạn dollar, đủ để chứng minh điểm này.”

Matthew không nói gì, kết hợp kịch bản lại nhớ lại đến, về nhân bản nhân điện ảnh, hắn chỉ nhớ rõ xem qua [ nhân bản nhân chiến tranh ], khác cùng nhân bản nhân có liên quan Hollywood điện ảnh, giống như thật không có.

Lại hồi ức cùng Michael Bay có liên quan điện ảnh, đại bộ phận ký ức đều là [ Transformers ], đó là một bộ so một bộ càng nhiều bạo tạc, một bộ so một bộ kịch tình càng đơn giản, một bộ so một bộ càng thêm ngốc nghếch siêu cấp ngốc nghếch bỏng hệ liệt.

Nếu nhớ rõ không sai mà nói, sau này Michael Bay liền chỉ dư lại [ Transformers ] chống đỡ bãi, còn nhớ rõ [ Transformers 4] cùng [ Transformers 5] phát hành thời điểm, quốc nội truyền thông đều là phô thiên cái địa một mảnh tiếng mắng cùng thổ tào thanh, đều nói Michael Bay hết thời .

Dù sao hắn khi đó xem qua Michael Bay phim, tuyệt đối là đơn giản ngốc nghếch bỏng đại danh từ, Michael Bay bản nhân càng là bị quan lấy bạo tạc bối danh hiệu, hắn phim cũng chưa bao giờ thảo luận có chiều sâu vấn đề, chính là thuần túy giải trí.

Nhưng xem này kịch bản, Matthew có một điểm nghi ngờ, như vậy kịch tình cùng phản ứng nhân bản nhân vấn đề, tương đối với trong ấn tượng Michael Bay điện ảnh, có phải hay không...... Rất phức tạp một điểm?

Bạo tạc bối điện ảnh trừ kia bộ [ The Rock ] ngoài, mặt khác không phải đều là tìm rất xả rất cẩu huyết kịch tình, từ đầu tạc đến đuôi sao?

Nghĩ đến đây, Matthew lập tức cùng Helen - Hermann chọn có thể nói nói nghi ngờ.

Helen - Hermann nghe xong Matthew mà nói, chăm chú suy xét một đoạn thời gian, sau đó nói,“Giống như xác thật như vậy.” Nàng tạm dừng một hồi, còn nói thêm,“Ta nghe DreamWorks bên trong nhân nói, Michael Bay hướng Spielberg cam đoan, này bộ phim sẽ ở giải trí thú vị tính cùng nhân tính nhân văn hạch tâm ở giữa tìm đến cân bằng, hắn giống như muốn lần này nhân bản nhân chi lữ trung xâm nhập tự hỏi rất nhiều đạo đức vấn đề.”

Không biết vì sao, Matthew sinh ra một cỗ vớ vẩn cảm, nếu đem Helen - Hermann mà nói, nói cho từng kia vài xem qua [ Transformers ] hệ liệt nhân nghe, e rất nhiều người đều sẽ điên mất đi?

Matthew dứt khoát nói thẳng,“Ta cảm giác...... Ta cảm giác, việc này giống như phi thường không đáng tin đâu?”

Helen - Hermann suy nghĩ một hồi, nói,“Có khả năng Michael Bay muốn mượn cơ hội này chuyển hình đi.”

So với Matthew, Helen - Hermann đối với kịch bản cùng rất nhiều phương diện phán đoán năng lực mạnh hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói năng lực tương đương đột xuất, tuyệt đại đa số thời điểm, đối với một ít quyết sách chế định, đều tương đương chuẩn xác.

Nhưng ngăn không được Matthew có thể tác tệ a, cho dù là không nhìn qua phim, nếu đạo diễn là Michael Bay loại này tạc đến nhà nhà đều biết nhân vật, hắn cũng có thể căn cứ về sau tình huống, đến phân tích phim khả năng thành công vẫn là thất bại.

Nếu thất bại tỷ lệ lớn hơn thành công, lấy hắn tình huống hiện tại đến nói, căn bản không tất yếu đi tiếp.

Tựa như Helen - Hermann nói được như vậy, có [ Cướp biển vùng Caribbean ] hệ liệt đặt nền tảng, hắn thà thiếu không ẩu.

“Helen......” Matthew còn nói thêm,“[ Trân Châu cảng ] khi, Michael Bay cũng tuyên bố muốn chuyển hình, kết quả......”

Hắn ngược lại nói,“Ta cho rằng Michael Bay lợi hại nhất địa phương, là có thể đem hết thảy loại hình phiến đều chụp thành thuần túy ngốc nghếch phim hành động.”

“Ngươi có ý tưởng?” Helen - Hermann hỏi.

“Đúng vậy.” Matthew không lại đi vòng vèo, nói thẳng ra chính mình nghi ngờ,“Ta cho rằng cùng một chụp cái gì cũng có thể chụp thành bạo tạc phim hành động đạo diễn hợp tác không thành vấn đề, nhưng này đạo diễn muốn ở trong phim tăng thêm có chiều sâu nội dung, muốn dung nhập rất nhiều nhân văn suy nghĩ, kia liền rất khủng bố ......”

Nếu khiến Michael Bay đi quay chụp Monster, Charlize - Theron khẳng định sẽ tại một phen giãy dụa sau, cầm lấy bom đem một đám người bị hại tạc đến trên trời đi.

Helen - Hermann suy xét thời gian rất lâu, nói,“Trước không cần phải gấp gáp từ chối, chờ ta thu thập đến càng nhiều tin tức, chúng ta lại làm quyết định cũng không muộn.”

Matthew gật gật đầu, không có lại nói cái gì, hắn minh bạch Helen - Hermann ý tứ.

Này dù sao cũng là một bộ nhất tuyến siêu cấp đại chế tác, hôm nay Hollywood mỗi năm đầu tư vượt qua một ức dollar phim thường thường mười bộ cũng không có, có thể nói tài nguyên phi thường khẩn trương, như vậy mời rất khó được, nếu không phải [ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] box office siêu cấp đại bán, Will - Turner bị được hoan nghênh, hắn căn bản không chiếm được như vậy thử vai cơ hội.

Làm một danh rất tự tin người đại diện, Helen - Hermann không có khả năng nghe Matthew nói vài câu nghi ngờ, liền vội vàng bận rộn buông tay như vậy hảo cơ hội, chung quy này cùng Ridley - Scott hạng mục cùng Matthew gần đây nhu cầu tướng bội hoàn toàn bất đồng, động tác phim khoa học viễn tưởng loại hình, phi thường phù hợp Matthew hiện giai đoạn phát triển cần.

Matthew cũng không khả năng trực tiếp cùng Helen - Hermann nói ra chính mình nghi ngờ nơi phát ra, cũng không thể nào nói ra khỏi miệng, chỉ có thể nói là căn cứ Michael Bay qua lại quay chụp phim mà đến.

Này tương ứng hạ thấp thuyết phục lực.

Bất quá, hắn đã quyết định chủ ý, mặc kệ Helen - Hermann thu thập đến tin tức như thế nào, đều sẽ nghĩ biện pháp làm tạp lần này thử vai, dù sao đi tham gia thử vai người là hắn.

Luận lên chân chính phân tích phán đoán năng lực, Helen - Hermann không thể nghi ngờ so với hắn xuất sắc nhiều, nhưng hắn có được ưu thế, lại là Helen - Hermann căn bản không có khả năng có được .

Tuy rằng chỉ xem kịch bản mà nói, Michael Bay lần này có được một phi thường tốt kịch bản, nhưng ai cũng biết, hảo kịch bản không thể trực tiếp cùng hảo điện ảnh phân chia ngang bằng.

Xác thật, không có hảo sáng ý vật liệu, dù cho lại cường hãn đạo diễn cũng chụp không ra hảo điện ảnh.

Nhưng tại đây bất cứ sự đều có thể vào hí thế giới bên trong, thực ra không có tuyệt đối trên ý nghĩa “Xấu đề tài”, chỉ có bình thường trên ý nghĩa “Xấu điện ảnh”, nói cách khác, vô luận là cái gì đề tài, cho dù là công nhận tuyệt hảo đề tài, cũng sẽ có rất nhiều đạo diễn chụp hỏng mất, hậu kỳ cắt nối biên tập cắt xong đản.

Nhìn chung hạo hãn Hollywood điện ảnh sử, đem một hảo đề tài, một chất lượng tốt thiết lập đạp hư điệu phim chỗ nào cũng có, chúng nó có lẽ không phải cái loại này siêu cấp phim dở, cũng tuyệt đối không tính là thành công.

Hảo kịch bản không ra phim hay đừng nói tại Hollywood , đặt ở thế giới phạm vi bên trong như thường thông dụng.

Nhân bản người là một hảo đề tài, nếu Matthew lấy đến kịch bản, kịch tình đơn giản ngốc nghếch, một trận cuồng oanh lạm tạc, nam chính giống như ăn gian như vậy đại sát tứ phương, hảo hán cũng không quay đầu xem bạo tạc...... Lại thêm đạo diễn là Michael Bay, tuyệt đối sẽ không sinh ra hiện tại nghi ngờ.

Michael Bay ngoạn nhân văn tự hỏi, hay là thôi đi.

Chỉnh một tháng, Matthew trừ vi [ National Treasure ] làm chuẩn bị, chủ yếu công tác như cũ là phối hợp Disney ảnh nghiệp Oscar tuyên truyền.

Cự ly Oscar đề danh danh sách công bố thời gian càng ngày càng gần, cố ý trùng kích Oscar phim, diễn viên cùng đạo diễn cơ hồ mỗi ngày đều thông qua trên truyền thông lủi xuống khiêu, tận khả năng hấp dẫn các giám khảo chú ý, lúc này Hollywood dùng hỗn loạn đều không thể đến hình dung, vây quanh Oscar quan hệ xã hội, các loại trò khôi hài không ngừng trình diễn.

Cùng này nói đây là một nghệ thuật bình thưởng, không bằng nói là một hồi nện tiền trò chơi, ai đập ra đi tiền nhiều, ai liền có thể chế tạo ra lớn nhất tiếng gầm, đạt được nhiều nhất truyền thông cùng nhà bình luận khen ngợi.

Cơ hồ sở hữu Oscar hạt giống tuyển thủ, đều tại khen ngợi chính mình, làm thấp đi đối thủ cạnh tranh.

Tỷ như làm lần này Oscar tốt nhất nữ chính tiếng hô phi thường cao Charlize - Theron, liền có nhà bình luận tại TV trên tiết mục công kích nàng: Hí đường hẹp đến mức khiến người ta giận sôi, trừ Poker mặt cái gì cũng không biết, màn ảnh trong ngoài bao giờ cũng là đầy mặt tính. Lãnh đạm......

Bất cứ Hollywood ngôi sao, chỉ cần tưởng hắc, 100% có thể tìm đến hắc liêu.

Cho nên, mỗi một giới Oscar trao giải điển lễ phía trước quan hệ xã hội đại chiến, vẫn là các ngôi sao hắc liêu tuôn ra nhiều nhất mùa.

Matthew hắc liêu cũng không thiếu, thật muốn tính toán mà nói, phỏng chừng có thể xếp thành Hollywood sơn cao như vậy, bất quá hắn không có thực tế tham dự trận này Oscar trò chơi, dù cho [ Cướp biển vùng Caribbean ] dẫn nhân chú mục, bị công kích trọng điểm vẫn là tại Johnny - Depp trên người.

Thậm chí ngay cả Laden đại thúc đều đến vô giúp vui, có căn cứ tổ chức thành viên tuyên bố, chuẩn bị tại năm nay Oscar trao giải điển lễ bên trên đến một phát, làm được Hollywood nháy mắt cấm thanh, liên bang điều tra cục cùng trung ương cơ quan tình báo phân phân ghé mắt, Los Angeles huyện cảnh cục cũng xưng là sẽ vì Oscar trao giải điển lễ cung cấp chu toàn nhất an bảo.

Đến hiện tại Disney ảnh nghiệp cũng không có thông tri Matthew hay không sẽ vì hắn tranh thủ một Oscar trao giải điển lễ danh ngạch, Matthew không phải không có ác ý phỏng đoán, nếu Laden đại thúc thật tại Oscar trao giải điển lễ bên trên làm một phát, phỏng chừng Hollywood rất nhiều tiểu minh tinh đều sẽ đối với hắn vô cùng cảm kích.

Nói không chừng chính hắn là có thể nhảy vọt mà thành siêu cấp cự tinh.

Mỗi năm tân niên qua đi đều là thuộc về trao giải quý cùng Oscar thiên hạ, về Oscar tin tức chiếm cứ điện ảnh đưa tin đại bộ phận trang.

Đây cũng là rất nhiều đã bị người xem quên đi đám lão nhân biểu hiện lực ảnh hưởng thời điểm, phim cùng nhân vật muốn đoạt giải, trước muốn phù hợp bọn họ xác định một loạt quy tắc.

Đồng thời, đây cũng là bọn họ thu hoạch mùa.

Helen - Hermann từng đối Matthew nói qua, tuổi trẻ cùng còn tại phát triển lão bài các minh tinh, có thể kiếm đến tuyệt bút thù lao, muốn xung thưởng mà nói, liền muốn từ giữa cầm ra chân kim bạch kim làm tuyên truyền làm quan hệ xã hội, sau đó khiến rất lớn một nhóm người chia sẻ.

Từ trên trình độ nào đó đến nói, đây cũng là tại cắt lông dê.

Này chỉ là Helen - Hermann nhất gia chi ngôn, Matthew cảm giác nàng nói được có chút khoa trương, cũng khả năng là tại dùng loại này nói bóng nói gió phương thức nói cho hắn, lấy phong cách của hắn cùng phát triển đường, hoa tuyệt bút tiền tài đi xung thưởng, thực ra không có bao nhiêu ưu việt.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 275: Phát Huy Ngươi Năng Khiếu

Vây quanh Oscar phát sinh hết thảy, tuyệt đối có thể dùng nhấp nhô lên xuống đến hình dung, nếu có nhân cho rằng chính mình vỗ một bộ cực kỳ xuất sắc điện ảnh, hoặc là biểu diễn một không phải tầm thường nhân vật, Oscar tiểu kim nhân liền sẽ tự nhiên mà vậy dừng ở chính mình trên đầu, phỏng chừng phải đợi một đời đều lấy không được, Matthew nhìn đến là, có chút tưởng muốn tranh đoạt tốt nhất phim phiến thương, vì bám trụ đại đứng đầu [ ma giới 3: Vương giả trở về ], thậm chí ngay cả vài thập niên trước liền qua đời Tolkien đều không bỏ qua.

Còn có Charlize - Theron, Matthew từ trên truyền thông nhìn thấy tin tức, mới biết được nàng vị thành niên khi phát sinh bất hạnh, phỏng chừng Charlize - Theron hiện tại loại này vừa nhường nhịn Stuart Townsend, lại đem chính mình đóng gói tại độc lập kiên cường vỏ ngoài trung mâu thuẫn tính cách, khả năng cùng này có liên quan.

Một tháng hạ tuần, học viện phương diện công bố Oscar đề danh danh sách,[ Cướp biển vùng Caribbean ] lấy đến tốt nhất nam chính, tốt nhất hoá trang, tốt nhất thị giác hiệu quả, tốt nhất âm hưởng hiệu quả cùng tốt nhất âm hiệu cắt nối biên tập năm đề danh.

Johnny - Depp cuộc đời lần đầu tiên đạt được Oscar tốt nhất nam chính đề danh.

Matthew chuyên môn đánh đi chúc mừng điện thoại, Johnny - Depp rất cao hứng, lại phi thường thanh tỉnh, biết đối Jack - Sparrow đến nói, tốt nhất nam chính đề danh đã là cực hạn , đoạt giải tỷ lệ nhỏ đến có thể xem nhẹ.

Mặt khác, Matthew cũng được đến một tin tức tốt, bởi [ Cướp biển vùng Caribbean ] đạt được ngũ hạng Oscar đề danh, tổ ủy hội xác định sẽ cho kịch tổ nhất định tham dự danh ngạch, mà hắn làm phim nam chính chi nhất, sẽ đi qua Oscar thảm đỏ.

Biết được Matthew sẽ đi đi Oscar thảm đỏ, Sean - Daniel lập tức tìm lại đây, thương nghị như thế nào lớn nhất hạn độ lợi dụng Oscar tuyên truyền [ Dawn of the Dead ].

Gần nhất trong khoảng thời gian này, các phương diện nhằm vào Oscar xung thưởng tuyên truyền oanh oanh liệt liệt, hậu kỳ chế tác đã tới gần vĩ thanh [ Dawn of the Dead ] khoảng thời gian này cơ hồ im hơi lặng tiếng, trừ mượn Matthew vi Disney ảnh nghiệp dẫn phát nhiệt độ cọ điểm tuyên truyền ngoài, cơ hồ không có lại làm mặt khác tuyên truyền kế hoạch.

[ Dawn of the Dead ] bản thân chế tác phí tổn liền không cao, chỉ là trung đẳng quy mô đầu nhập, tuyên truyền marketing phương diện dự toán càng thiếu, nếu tại Oscar hiệu ứng nhất lửa nóng thời gian đoạn làm đại quy mô tuyên truyền, thực ra hiệu quả cùng hiện tại so không kém là bao nhiêu, chú ý nhân sẽ không rất nhiều.

Mỗi năm tân niên qua đi đều là thuộc về trao giải quý cùng Oscar thiên hạ, về Oscar tin tức chiếm cứ điện ảnh đưa tin đại bộ phận trang.

“Oscar là một đại vũ đài, mỗi năm số người quan sát có mấy ngàn vạn.” Helen - Hermann nhìn Sean - Daniel, nói,“Này vũ đài xác thật là tuyên truyền hảo cơ hội, nếu tại Oscar cùng theo sau tiệc tối thượng phát sinh chuyện gì, rất nhanh liền có thể truyền khắp toàn mĩ.”

Sean - Daniel ngồi trên sô pha, chậm rãi mở miệng,“Đây cũng là ta tới được mục đích , chúng ta có thể hay không mượn Oscar, giúp Matthew chế tạo một điểm tin tức?”

Matthew nhắc nhở nói,“Trên Oscar có rất nhiều đại minh tinh, ta vừa không có đạt được đề danh, cũng không phải trao giải khách quý, muốn giành tin tức rất khó đi?”

“Ân, là có điểm khó.” Sean - Daniel gật gật đầu,“Cho nên chúng ta mới muốn tưởng biện pháp.”

Helen - Hermann nâng lên cằm, rõ ràng đang tự hỏi thích hợp đối sách.

“Muốn hay không như vậy......” Matthew nghĩ đến Jessica - Alba kia phấn khích tuyệt luân biểu diễn, hỏi,“Ta đi thảm đỏ thời điểm vấp ngã một lần?”

“Không tốt !” Helen - Hermann nghe Matthew đề cập qua Jessica - Alba sự tình, lập tức phủ quyết,“Như vậy biểu diễn chỉ thích hợp nữ diễn viên, hơn nữa cùng ngươi đối ngoại nhân thiết nghiêm trọng tướng bội, chỉ biết phát ra phản hiệu quả.”

Matthew nghĩ nghĩ, giống như cũng là như vậy, hắn công chúng hình tượng, vẫn đều là kiên nghị, cuồng dã cùng tràn ngập lực lượng , làm sao có khả năng tại trên thảm đỏ té ngã?

Sean - Daniel cũng phụ họa nói,“Như vậy đích xác không thích hợp.” Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Chúng ta trong khoảng thời gian này tuyên truyền, vẫn ở cọ Disney ảnh nghiệp nhiệt độ,[ Cướp biển vùng Caribbean ] cùng ngươi sắp đi tham diễn [ National Treasure ], đều mang cho [ Dawn of the Dead ] một ít chú ý, nhưng Oscar trong ngắn hạn có khả năng dẫn phát oanh động hiệu quả, là cọ nhiệt độ không có cách nào khác so .”

Thanh thanh yết hầu, Sean - Daniel còn nói thêm,“Còn có cực kỳ trọng yếu một điểm,[ Dawn of the Dead ] phát hành thời gian cự ly Oscar trao giải điển lễ phi thường gần, một khi ngươi có thể ở trên Oscar chế tạo ra dẫn nhân quan chú tin tức, thêm kịch tổ tuyên truyền, khẳng định có thể tạo được tốt tuyên truyền tác dụng.”

Hắn vì sao chuyên môn đi tìm đến, Oscar trao giải điển lễ vào cuối tháng hai, so [ Dawn of the Dead ] Bắc Mĩ công chiếu sớm hai tuần, chỉ cần Matthew có thể thông qua Oscar này đại vũ đài, chế tạo ra nhiệt điểm tin tức, theo sau hâm nóng cùng nhiệt độ dễ dàng liền có thể kéo dài đến phim trên người.

Kịch tổ còn có sáu trăm vạn dollar tuyên truyền dự toán không có đầu nhập, này sáu trăm vạn dollar so sánh nhất tuyến chế tác xác thật không nhiều, lại cũng có thể làm không ít sự tình.

Matthew biết Sean - Daniel nói rất có đạo lý, hơn nữa làm như vậy không chỉ đối phim có chỗ tốt, đối với hắn chính mình đồng dạng ưu việt nhiều nhiều, phim cùng diễn viên chính luôn luôn đều là cột vào cùng nhau , thành công cùng thất bại cùng một nhịp thở, nếu [ Dawn of the Dead ] box office đại bán, hắn dù cho thăng không đến nhất tuyến, nhị tuyến địa vị cũng có thể càng thêm củng cố, tiếp theo bộ phim thù lao cũng có thể muốn càng cao.

Vấn đề là, như thế nào mới có thể ở trên Oscar chế tạo tin tức? Oscar trao giải điển lễ đại cast tập hợp, truyền thông cùng công chúng tiêu điểm đều đặt ở kia vài nhất tuyến đại minh tinh cùng kẻ đoạt giải trên người, một phổ thông nhị tuyến ngôi sao, chỉ là Oscar trao giải điển lễ bên trên phi thường phổ thông một thành viên.

Hơn nữa chế tạo tin tức muốn chọn thích hợp phương thức, một khi lộng không tốt, liền thành chế tạo gièm pha ......

Như vậy phát ra nhưng liền là phản tác dụng .

Helen - Hermann thủy chung không có mở miệng, vẫn đang tự hỏi làm như thế nào, thẳng đến lúc này mới nói,“Ta có biện pháp.”

Nghe được nàng nói như vậy, Matthew cùng Sean - Daniel đồng thời nhìn qua.

“Chúng ta nghĩ biện pháp cấp Matthew lộng nhất trương Oscar sau Vanity Fair tiệc tối vé vào.” Helen - Hermann ngữ khí vững vàng, phảng phất nói là uống nước ăn cơm như vậy tầm thường sự tình,“Trên tiệc tối khẳng định không thiếu dẫn nhân chú mục nữ ngôi sao. Matthew, phát huy của ngươi tinh thông đi.”

“Cái gì bảo ta tinh thông?” Matthew có chút bất mãn.

Helen - Hermann không đáp lại hắn vấn đề, nói thẳng,“Lấy của ngươi điều kiện cùng thủ đoạn, đáp lên một nữ ngôi sao không phải việc khó, có thể đi đến Oscar một bước này nữ ngôi sao, cũng không có mấy cái là bảo thủ nhân.”

Sean - Daniel lập tức minh bạch Helen - Hermann ý tứ, bổ sung nói,“Tốt nhất là đang lúc hồng hoặc là bản thân liền dễ dàng gợi ra đề tài nữ ngôi sao.”

Matthew có điểm vò đầu,“Không nhất định có thể thành công a.”

“Ta tin tưởng ngươi.” Helen - Hermann nâng kính mắt, giống như đối Matthew rất có tin tưởng,“Nữ ngôi sao háo sắc có khối người, không cần xem nhẹ các nàng.”

Nàng đầy mặt chăm chú đối Matthew nói,“Ngươi tốt nhất đêm đó liền phao thượng một, mang nàng đi ra ngoài khai phòng, ta cùng Sean sẽ liên hệ tương quan truyền thông phóng viên cùng chụp.”

Sean - Daniel hoàn toàn tán đồng,“Có thể.”

Matthew tạm thời không nói gì, mà là tự hỏi lên Helen - Hermann đề nghị.

Helen - Hermann lúc này còn nói thêm,“Phương pháp này lớn nhất chỗ tốt, vô luận có thể hay không gợi ra đề tài, này đều sẽ không diễn biến thành phản đối hiệu ứng gièm pha.”

Matthew nghĩ nghĩ, xác thật là như thế này, cùng Jessica - Alba từ lửa nóng nhanh chóng chuyển hướng lãnh đạm sau, liền có không thiếu bát quái tiểu báo hâm nóng hắn đổi bạn gái so thay quần áo còn nhanh.

Chỉ cần hắn không kết hôn cũng không có chính thức bạn gái, cùng mặt khác nữ ngôi sao làm bừa chỉ có thể xem như đường viền hoa chuyện xấu, mà không phải phản đối tin tức.

“Ân...... Được rồi.”

Nếu sẽ không mang đến phản đối ảnh hưởng, Matthew cũng không lại chần chờ, nói,“Ta tận cố gắng lớn nhất.”

Liền hắn biết, Hollywood thích truy đuổi kích thích cùng thường xuyên thay đổi người không chỉ là nam ngôi sao, rất nhiều nữ ngôi sao đổi bạn trai tốc độ một điểm đều không chậm, Helen - Hermann kế hoạch, có vẻ hẳn là không phải rất khó.

Matthew đối với chính mình bề ngoài vẫn là có điểm tin tưởng , tuy rằng không hẳn phù hợp có vài người thẩm mỹ, nhưng tuyệt đối phù hợp đại chúng thẩm mỹ.

Theo sau, ba người ghé vào Helen - Hermann trong văn phòng, thảo luận một ít thực thi chi tiết phương diện vấn đề, thẳng đến sắp tan tầm thời điểm, Sean - Daniel mới hài lòng cáo từ rời đi.

Nếu xác định sách lược, vô luận là kịch tổ kia phương diện, vẫn là Thiên Sứ trù tính công ty, đều sẽ toàn lực đi thôi động.

Đối với [ Dawn of the Dead ] này bộ phim đến nói, trừ phục chế kinh điển phim zombie mánh lới ngoài, Matthew có thể nói là lớn nhất tuyên truyền điểm, mặt khác tỷ như Zack Snyder cùng Jessica - Alba đám người, danh khí đều nghiêm trọng không đủ.

“Nếu hết thảy thuận lợi, đẳng tương quan tin tức tuôn ra.” Helen - Hermann lại đối Matthew nói,“Ta sẽ cùng phụ trách [ National Treasure ] tuyên truyền sự vụ Anderson - Martinez liên hệ, tin tưởng bọn họ cũng sẽ ở sau lưng đẩy một phen, cấp [ National Treasure ] đến thứ ấn tượng khắc sâu tiền kỳ tuyên truyền.”

Matthew không có ý kiến, chỉ là nói,“Việc này ngươi phụ trách đi, hậu thiên ta liền muốn đi theo kịch tổ đi Washington quay chụp .”

Đẳng Oscar trao giải điển lễ bắt đầu phía trước, hắn sẽ chạy về Los Angeles, vi trao giải điển lễ làm chuẩn bị, hắn thậm chí vẽ ra năm vạn dollar dự toán, dùng cho lần này trao giải điển lễ trang phục, tạo hình cùng chiếc xe đẳng phương diện.

Helen - Hermann nói,“Ta sẽ tại lưu lại Los Angeles xử lý tuyên truyền cùng ngươi đi trên thảm đỏ sự vụ, sẽ không theo ngươi đi kịch tổ.” Nàng nhớ tới một sự kiện, hỏi,“Của ngươi tìm đến tân trợ lý sao?”

Matthew lắc đầu,“Còn không có, tạm thời dùng kịch tổ cung cấp nhân tuyển đi.”

Helen - Hermann không có tiếp tục đề tài này, ngược lại nói,“Michael Bay bên kia tin tức ta đã xác nhận qua, hắn xác thật muốn quay chụp một bộ có khắc sâu nhân văn tự hỏi phim, chúng ta không tất yếu mạo hiểm bồi hắn cùng nhau chuyển hình, ngươi rời đi Los Angeles sau, ta sẽ lấy lịch phát hành không thích hợp lý do từ chối lần này mời.”

“Có thể.” Matthew hoàn toàn tán đồng.

Theo 2004 năm tiến vào tháng thứ hai, Matthew rời đi Los Angeles, cùng kịch tổ đại bộ phận nhân viên cùng nhau, cưỡi bao máy bay đi Washington, chuẩn bị bắt đầu [ National Treasure ] quay chụp.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 276: Bất Học Vô Thuật

Washington, Trung tâm Lưu trữ quốc gia trước cửa.

Thật dài dải cách ly đem đường cùng người hành đạo phân cách ra, Breanna - Bendtner đứng ở lối đi bộ người vây xem trong, nhìn về phía đường bên kia, một điều lâm thời thanh trượt dĩ nhiên trải hoàn tất, vài danh công tác nhân viên đang tại hướng thanh trượt mặt trên mắc máy quay phim, không cần hỏi thăm cũng có thể đoán được, nơi này khẳng định là có điện ảnh hoặc là phim truyền hình muốn quay chụp.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia cùng phụ cận Lincoln kỷ niệm đường cùng với Washington bia kỷ niệm đều là toàn mĩ nổi tiếng dấu hiệu tính kiến trúc, thường xuyên có kịch tổ ở trong này quay chụp, Breanna - Bendtner thấy được cũng nhiều , một điểm đều không cảm giác kỳ quái.

Bất quá, làm một người tuổi còn trẻ nữ hài, vẫn là gần nhất bắt đầu truy tinh nữ hài, Breanna - Bendtner không có rời đi, ngược lại đứng ở chỗ này tính toán xem xem.

Mơ hồ có thể nhìn thấy đường cái đối diện kịch tổ có không ít người qua lại xuyên toa bận rộn, một chiếc đại hình xe kéo bên trên, rất nhanh xuống dưới một cao lớn nam nhân, quay lưng lại bên này cùng một mang mũ lưỡi trai ải nam nhân nói nói, cái kia ải nam nhân như là đạo diễn, cùng cao lớn nam nhân nói nói rất nhiều, còn không đoạn hướng người khác ra lệnh.

Không biết vì sao, Breanna - Bendtner tổng cảm giác này cao lớn nam nhân bóng dáng rất quen thuộc, cực kỳ giống nàng thích vị kia nam ngôi sao.

Nhưng nàng không có gặp qua chân nhân, nhìn không tới ngay mặt dưới tình huống, cũng vô pháp xác nhận.

Kịch tổ công tác hiệu suất giống như rất cao, qua không bao lâu, liền bắt đầu quay chụp , Breanna - Bendtner cũng biết, tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia tiền phong lộ quay chụp, không có khả năng duy trì liên tục quá dài thời gian.

Bên kia đạo diễn ra lệnh một tiếng, cao lớn nam nhân lưng một ống tròn từ một chiếc xe hàng mặt sau lóe ra đến, hướng về phía trước đi, từ nàng này góc độ xem qua, có thể rõ ràng nhìn thấy này danh cao lớn nam diễn viên trắc mặt.

Breanna - Bendtner lập tức trừng lớn ánh mắt, trên mặt hưng phấn nháy mắt trào ra, bất quá nhìn thấy đứng ở phụ cận kịch tổ công tác nhân viên, nhanh chóng nâng tay che miệng lại, đem thiếu chút nữa hô lên đến thanh âm, che tại trong miệng.

Vừa kịch tổ có công tác nhân viên lại đây câu thông qua, hi vọng quay chụp khi người vây xem quần có thể im lặng một ít.

Washington đầu đường thường xuyên có kịch tổ quay chụp, đại bộ phận người đều từng nhìn đến, liền tính hảo kỳ cũng có thể khống chế, rất ít xuất hiện la to linh tinh ảnh hưởng kịch tổ quay chụp tình huống.

Breanna - Bendtner gắt gao nhìn chằm chằm trường quay trung nhân, phi thường xác định đây chính là Matthew - Horner, nàng năm trước xem qua [ Cướp biển vùng Caribbean ] sau mê thượng nam chính.

“Không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp gỡ a.” Chính nàng thấp giọng nói thầm,“Không biết có thể hay không muốn tới kí tên.”

Liền tại nói thầm gian, Breanna - Bendtner nhìn thấy Matthew - Horner đi đến một chiếc đại xe tải tiền, cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, giải xuống trên người lưng ống hình trụ, đứng ở ô tô bên cạnh.

Sau đó đạo diễn kêu ngừng quay chụp, quá khứ cùng Matthew - Horner trao đổi vài câu, Matthew - Horner đứng ở nơi đó không có động, đạo diễn rời khỏi sau quay chụp một lần nữa bắt đầu.

Breanna - Bendtner không có đi quản mặt khác, vẫn là nhìn Matthew - Horner, này nam nhân chỉ là đứng ở nơi đó, tản mát ra cuồng dã, dương cương cùng cường hãn khí chất, liền phi thường hấp dẫn nhân.

“Này khẳng định lại là một rất nam nhân nhân vật đi?” Breanna - Bendtner thì thào nói nhỏ.

Nàng lại nhìn Matthew - Horner liếc nhìn, cứ việc hắn trên người chỉ mặc rất phổ thông jacket, nhưng kia chủng chuyên thuộc về nam nhân khí tràng dứt khoát bạo biểu.

Bỗng nhiên, một trang phục lộng lẫy tóc vàng nữ nhân xông vào nàng tầm mắt, tóc vàng nữ nhân phi thường xinh đẹp, diện mạo trung có chứa rõ ràng Bắc Âu duệ hoặc là Germanic duệ đặc sắc, không biết là trang điểm vẫn là biểu diễn quan hệ, Breanna - Bendtner từ trên người nàng có thể cảm giác được đoan trang, cao quý, mê người, gợi cảm đẳng đặc chất.

Không hề nghi ngờ, đây là một người phi thường xinh đẹp lại có khí chất tóc vàng mĩ nữ.

Breanna - Bendtner nhỏ giọng nói thầm,“Sẽ không là nữ chính đi?”

Thoạt nhìn rất giống là, cái kia tóc vàng nữ nhân cùng Matthew - Horner tại tranh chấp, còn xuất thủ đoạt đi ống hình trụ.

Quay chụp lại gián đoạn, cái kia thấp lùn đạo diễn lại lại đây nói vài câu, tóc vàng mĩ nữ rời đi, sau đó một lần nữa quay chụp một lần.

Kịch tổ tiến vào nghỉ ngơi thời gian, chung quanh rất nhiều người rời đi, Breanna - Bendtner lấy di động ra, bấm gọi bạn cùng phòng điện thoại, hưng phấn nói,“Alice, ngươi biết ta nhìn thấy ai sao? Ngươi biết ta nhìn thấy ai sao?”

Nàng vừa nói còn vừa theo bản năng khoa tay múa chân, vừa cường hành nhẫn nại hưng phấn, giờ khắc này tất cả đều bạo phát đi ra.

“Ta nhìn thấy Matthew ! Matthew a !” Breanna - Bendtner thanh âm tựa hồ đều đang run rẩy,“Chính là Matthew - Horner ! ta thích nhất nam ngôi sao !”

Nàng lại hướng ô tô bên kia nhìn thoáng qua, Matthew - Horner còn đứng ở nơi đó, dứt khoát soái rối tinh rối mù, khốc đến không có bằng hữu.

“Hắn chân nhân so điện ảnh trông được lên còn soái còn khốc !” Breanna - Bendtner lại đối với điện thoại kêu lên,“Ta nhất định phải tìm hắn kí tên ! nhất định phải ! cái gì? Ngươi cũng muốn? Ngươi không thể lại đây sao? Công tác đi không ra? Vậy được rồi, ta đi tìm cơ hội muốn song phân !”

Breanna - Bendtner cắt đứt điện thoại, cảm xúc thoáng bình phục một ít, kịch tổ bên kia lại bắt đầu quay chụp.

Dần dần, nàng phát hiện ven đường tụ tập trẻ tuổi người càng lúc càng nhiều, Matthew - Horner tên này không ngừng tại bọn họ trò chuyện trung xuất hiện, tựa hồ đều thực thích Matthew - Horner.

Thậm chí, có mấy người tại trên tờ giấy trắng mặt viết “Matthew - Horner ta yêu ngươi !” Linh tinh quảng cáo, cao nâng cao ở trên đỉnh đầu.

Hơn nửa giờ sau, kịch tổ tựa hồ quay chụp hoàn tất, có kịch tổ công tác nhân viên lại đây thu hồi dải cách ly, Breanna - Bendtner nhanh chóng xuyên qua đường cái, tìm đến kịch tổ dừng xe địa phương.

Không chỉ là nàng, kia vài người trẻ tuổi cơ hồ đều tràn lại đây.

“Matthew - Horner !”

“Matthew......”

“Kí tên a, Matthew !”

Các loại hỗn độn tiếng hô không ngừng xuất hiện, kịch tổ nhân viên bảo vệ ngăn cản Breanna - Bendtner bọn họ.

Nhưng này tiếng hô hiển nhiên kinh động kịch tổ nhân, Breanna - Bendtner phát hiện, Matthew - Horner từ xe kéo bên trên xuống dưới, cùng kịch tổ một vị quản sự nhân ngắn ngủi trao đổi một chút, hướng tới bên này đi tới.

“Matthew ! Matthew......”

Nháy mắt, bên này càng rối loạn,“Matthew !”

Còn có người kêu lên,“Will - Turner ! ta muốn tìm Will - Turner kí tên !”

Breanna - Bendtner hỗn loạn tại đám người trong, cũng hy vọng Matthew - Horner có thể cho nàng này người ủng hộ kí tên.

“Im lặng ! im lặng một chút !” Nhân viên bảo vệ trong có lớn giọng quát,“Các ngươi như vậy loạn mà nói, ta chỉ có thể mang Matthew rời đi !”

Lời này phảng phất có ma lực như vậy, Breanna - Bendtner phát hiện chung quanh nhanh chóng im lặng xuống dưới, Matthew lại đây sau, coi như có trật tự tiến lên tìm hắn kí tên.

Mười phút sau, Breanna - Bendtner như nguyện lấy thường lấy đến hai phân kí tên, còn cùng Matthew hợp ảnh, chỉ là ảnh chụp phải đợi một đoạn thời gian, bất quá Matthew bên cạnh trợ lý muốn nàng điện thoại, tỏ vẻ tẩy đi ra sau sẽ cùng nàng liên hệ, cho nàng gửi qua bưu điện lại đây.

“Hắn hảo có mị lực a !” Breanna - Bendtner cảm thấy mĩ mãn hướng về xa xa đi,“Dứt khoát rất man !”

Cấp bộ phận người ủng hộ ký tên xong, Matthew trở lại trên xe, cùng kịch tổ lao tới kế tiếp ngoại cảnh , đi đến Washington quay chụp hơn hai tuần , quay chụp cơ hồ đều tại kịch tổ không ngừng chuyển trường bôn ba trung tiến hành, chung quy nơi này là Washington đặc khu, USA chính trị trung tâm, kịch tổ dù cho chiếm được địa phương chính phủ duy trì, cũng không khả năng phong bế một khu vực quá dài thời gian dùng cho quay chụp.

Jerry - Bruckheimer cùng Jon Turteltaub lựa chọn sử dụng rất nhiều lịch sử cảnh điểm làm phim quay chụp , nhưng sau 9?11 thời đại, tại mẫn cảm địa khu quay chụp cũng không phải chuyện dễ,

Trước đó, kịch tổ tuy rằng chiếm được tiến vào Lincoln kỷ niệm đường quay chụp cho phép, nhưng công viên quản lý cục không hi vọng quay chụp gây trở ngại người xem tham quan, cho nên kịch tổ chỉ có thể nghĩ biện pháp tiến hành cục bộ quay chụp.

Ngày hôm qua tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia quay chụp khi càng là hạn chế nhiều nhiều, bởi vì rất ít nhân bị chấp thuận cầm máy quay phim tiến vào hồ sơ quán, huống chi là kịch tổ đại đội nhân mã.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia nội vai diễn, chỉ quay chụp một buổi chiều, kịch tổ chỉ có thể quay chụp một ít trọng điểm cùng khó có thể phục chế vai diễn, mặt khác kia vài tắc đợi đến hồi Los Angeles sau, tại Disney nhà sản xuất studio bên trong đáp cảnh quay chụp.

Về phần quay chụp trung muốn dùng đến [ độc lập tuyên ngôn ], bởi bảo tồn cùng an toàn phương diện nguyên nhân là không cho phép quay chụp , kịch tổ tìm đến chuyên gia hoàn thành một kiện phục chế phẩm.

Bởi phim muốn dùng rất chân thật phương thức, đến giảng thuật một phi thường vô nghĩa tầm bảo cố sự, gia tăng tầm bảo vai diễn chân thật tính cùng thuyết phục lực là ắt không thể thiếu .

Kịch tổ liền giá cao cam kết một vị chân chính tầm bảo nhân, cùng động tác chỉ đạo phối hợp động tác hí như vậy, đảm đương Matthew quay chụp khi tầm bảo chỉ đạo.

Vì khiến phim tận khả năng thể hiện ra chân thật một mặt, Jerry - Bruckheimer không chỉ vi Matthew này nam chính chuyên môn cam kết chân chính tầm bảo giả, còn tìm đến một vị mật mã phá giải chuyên gia làm lâm thời lão sư, giúp Matthew tại quay chụp trung giải quyết tầng tầng mật mã phương diện nan đề.

So với động tác hí, này mấy đối với Matthew loại này không học vấn không nghề nghiệp người đến nói, càng có độ khó.

Quay chụp hoàn Trung tâm Lưu trữ quốc gia phía trước vai diễn, Matthew đi theo kịch tổ đi đến liên bang điều tra cục ở Quantico một huấn luyện căn cứ, quay chụp nam chính trộm lấy [ độc lập tuyên ngôn ] vai diễn.

Hollywood luôn luôn cùng Mĩ quốc chính phủ liên hệ chặt chẽ, Jerry - Bruckheimer càng là cùng Lầu Năm Góc cùng liên bang điều tra cục đẳng cơ cấu có chặt chẽ hợp tác, sớm ở chuẩn bị kỳ thời điểm, hắn liền từ liên bang điều tra cục mời đến một vị phạm tội chuyên gia, khiến hắn hỗ trợ thiết kế [ độc lập tuyên ngôn ] trộm lấy kế hoạch.

[ độc lập tuyên ngôn ] bị phô bày ở Washington Mĩ quốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia, tại tiên tiến nhất kỹ thuật cùng tối cao đẳng cấp an toàn thi thố bảo hộ dưới, bởi vậy kịch tổ riêng hướng trong nghề nhân sĩ cố vấn nên như thế nào tiến vào này đống đề phòng sâm nghiêm kiến trúc, sau đó đối với liên bang điều tra cục một đống huấn luyện quán tiến hành thích hợp bố cảnh điều chỉnh, làm quay chụp trộm lấy [ độc lập tuyên ngôn ] nơi sân.

Quay chụp tiến hành thực thuận lợi, Matthew hoàn toàn dựa theo này mấy chuyên gia thiết kế, thành công trộm lấy [ độc lập tuyên ngôn ].

Một ngày công tác kết thúc, trở lại vào ở Washington đặc khu Hilton khách sạn, Matthew chủ động hẹn trong kịch tổ vài vị chủ yếu diễn viên, cùng đi tửu ba uống một chén.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 277: Bay Lên Giày Cao Gót

“Chúng ta lần trước gặp mặt là vài năm trước?”

Quán rượu bên trong rất im lặng, khách nhân cũng không nhiều, chỉ có Matthew những người này, một thân cơ nhục khoa trương Dwayne - Johnson, nhìn Matthew hỏi,“Hai năm trước vẫn là ba năm trước đây?”

Matthew bưng lên chén rượu, trước hướng Dwayne - Johnson ý bảo dưới, lại đối Diane - Kruger, Justin - Basha cùng Jon Voight nâng nâng ly, đẳng mọi người cùng nhau uống qua rượu sau, lúc này mới nói,“Ta cũng quên là nào năm , Dwayne. Chỉ nhớ rõ lúc ấy là [ xác ướp trở về ] thử vai.”

Dwayne - Johnson mím môi gật gật đầu, nói,“Lúc ấy ngươi thông qua thử vai, ta bị đào thải .”

Matthew cười cười,“Nguyên lai vài năm trước chúng ta chính là đối thủ a.”

Dwayne - Johnson ha ha nở nụ cười.

Thực ra Matthew mới vừa ở kịch tổ nhìn thấy Dwayne - Johnson khi liền thử qua, Dwayne - Johnson căn bản không biết năm đó thử vai sau lưng phát sinh sự tình, vẫn tưởng chính mình kỹ xảo biểu diễn không quá quan, cho nên mới bị đào thải.

Hai năm nay, Dwayne - Johnson tham diễn qua mấy bộ phim, thêm chức nghiệp đấu vật giới hiển hách uy danh, tại Hollywood cũng có chút độ nổi tiếng.

Dwayne - Johnson cũng không đem năm đó thử vai rất coi trọng, cùng Matthew làm một ly, tùy tiện nói,“Nếu năm đó thử vai thắng lợi là ta, nói không chừng chúng ta hai hiện tại vị trí muốn điều lại đây.”

Matthew gật gật đầu,“Có loại này khả năng.”

Hắn không nhớ rõ Dwayne - Johnson vừa mới tiến nhập Hollywood khi tình huống, lại biết gã này sau này bò đến nhất tuyến hàng ngũ, kia bộ địa chấn phiến cũng tại trên trình độ nhất định tỏ rõ hắn có đan kháng box office năng lực.

Đương nhiên, Alexandra - Daddario dẫn phát chấn động cũng công không thể không.

Matthew làm mời nhân, không có khả năng chỉ cùng Dwayne - Johnson nói chuyện, lại cùng Justin - Basha hàn huyên vài câu, vị này là Thiên Sứ trù tính công ty trừ bỏ ngoài hắn ra, trước mắt phát triển tốt nhất nhân, rất có hi vọng trở thành một tam tuyến ngôi sao.

Justin - Basha hào hoa phong nhã, ở trong phim là nam chính trợ thủ, tại kịch tổ cùng nhau quay chụp thời gian dài như vậy, Matthew đúng cảm quan không sai, đối phương rất bổn phận, không có bởi vì Thiên Sứ trù tính công ty tài nguyên phân phối vấn đề, lung tung làm cái gì động tác nhỏ.

“Johnny......” Matthew bưng lên chén rượu, chạm dưới Jon Voight ly, nói,“Johnny, cụng ly.”

Jon Voight cùng Matthew uống một ly, có lẽ là tuổi chênh lệch quá nhiều, hắn mà nói rất ít.

Matthew lại nói,“Johnny, ta cùng Jolie rất sớm liền nhận thức .”

Nghe được làm người ta đau đầu nữ nhi danh tự, Jon Voight sắc mặt tựa hồ có điểm không quá dễ nhìn, quái dị nhìn Matthew liếc nhìn, cho rằng Jolie cùng Matthew có một chân.

“Johnny, đừng hiểu lầm.” Matthew chú ý tới Jon Voight trên mặt biến hóa, nhanh chóng nói,“Ta có thể đi vào Hollywood, Jolie bang chiếu cố rất lớn, ta thứ nhất nhân vật, chính là Jolie giới thiệu .”

“Như vậy a.” Jon Voight gật gật đầu.

Matthew tiếp lại cùng Diane - Kruger hàn huyên vài câu, vị này Đức nữ diễn viên năm trước biểu diễn [ Troy ], ở trong đó đóng vai dẫn phát Troy chiến tranh tuyệt thế mĩ nữ Helen, này bộ phim cũng đem tại năm nay kỳ nghỉ hè phát hành.

[ Troy ] phát hành thời gian, liền tại kỳ nghỉ hè bắt đầu thứ hai cuối tuần, vỏn vẹn so [ Van Helsing ] muộn một tuần.

Matthew từng xem qua này bộ phim, còn nhớ rõ nam chính là Brad - Pitt, lần trước cùng Orlando - Bloom trò chuyện qua sau, có một lần gọi điện thoại thời điểm, Orlando - Bloom từng đề cập qua, hắn tại đây bộ phim bên trong biểu diễn một phân lượng rất nặng vương tử.

Cứ như vậy, kỳ nghỉ hè bắt đầu tiền hai bộ phim, tất cả đều có Orlando - Bloom, một là tuyệt đối nam chính, một cái khác cũng là cực kỳ trọng yếu vai phụ, vị này Anh quốc diễn viên đạt được tài nguyên, khẳng định sẽ khiến vô số người hâm mộ đến đỏ mắt.

Đáng tiếc a......

Matthew lắc lắc đầu, nói lên có một số việc cũng rất kỳ quái, có diễn viên biểu diễn một bộ không bị coi trọng tiểu chế tác, kết quả box office đại bạo, thành công thượng vị; Có ngôi sao tài nguyên vô số, còn đều là siêu nhất lưu tài nguyên, cố tình càng hỗn càng kém.

Mấy người không có tại tửu ba đãi lâu lắm, lẫn nhau quan hệ không tính là bao nhiêu hảo, hơn nữa ngày mai còn có công tác, rất nhanh liền về phần mình phòng.

Kịch tổ quay chụp tiếp tục tại Washington tiến hành, bất quá quay chụp kế hoạch tùy thời đều sẽ điều chỉnh, rất nhiều ngoại cảnh đều là đứng đầu du lịch cảnh điểm, nếu du khách số lượng quá nhiều mà nói, kịch tổ liền sẽ căn cứ thực khi tình huống một lần nữa điều chỉnh quay chụp.

Một chiếc tổn hại đại xe tải dừng ở trên mặt cỏ, Matthew, Justin - Basha cùng Diane - Kruger hoá trang hoàn tất, tất cả đều đi đến xe tải sau trên mặt cỏ, kịch tổ đã chuẩn bị hoàn tất, đạo diễn Jon Turteltaub lại đây nói hí.

“Diane !” Hắn trước đối Diane - Kruger nói,“Ngươi từ Matthew cầm trong tay đến độc lập tuyên ngôn, phát hiện hắn lực chú ý không ở ngươi trên người, sau đó cởi giày cao gót chạy trốn.”

“Ân.” Diane - Kruger nhìn nhìn mặt cỏ, công tác nhân viên đã sửa sang lại qua, rất mềm mại bộ dáng,“Không thành vấn đề.”

Jon Turteltaub lại đối Justin - Basha nói,“Ngươi ngồi ở trên xe cùng Matthew trò chuyện là có thể.”

Justin - Basha rất rõ ràng chính mình nhân vật chỉ là nam chính tiểu đệ, đáp,“Hảo.”

Cuối cùng, Jon Turteltaub đối Matthew nói,“Diane chạy trốn, đã chạy ra một đoạn cự ly, ngươi nhặt lên nàng cởi giày cao gót, dùng giày ném nàng !”

Matthew gật gật đầu,“Ân.”

Jon Turteltaub lại hỏi Diane - Kruger,“Giày không xuyên sai đi?”

“Không có.” Diane - Kruger cười nói,“Này song đặc chất giày mặc vào đến rất không thoải mái.”

“Kiên trì một hồi.”

Jon Turteltaub nói xong câu này, ly khai trường quay.

Matthew cúi đầu mắt nhìn Diane - Kruger trên chân giày cao gót, đây là đạo cụ tổ đặc chế , cơ hồ toàn bộ dùng thuộc da làm thành, vì chính là khiến hắn tại đây đoạn hí trung ném ra tạp chạy trốn nữ chính.

Quay chụp rất nhanh bắt đầu.

“Ta nói cho ngươi ! nghe !” Matthew tiếp được trên lưng ống hình trụ, hướng tới ngồi dưới đất Diane - Kruger đi,“Ta khiến ngươi cầm của ngươi độc lập tuyên ngôn !”

Hắn đem ống hình trụ đưa cho Diane - Kruger, cúi lưng, nghiêm túc nói,“Ngươi hướng ta cam đoan đừng lại nhiều lời, cám ơn !”

Diane - Kruger ôm lấy chứa độc lập tuyên ngôn ống hình trụ, cúi đầu, ánh mắt vụng trộm ngắm Matthew.

Matthew qua lại đi vài bước, đi đến trước xe cùng Justin - Basha thảo luận xử trí như thế nào độc lập tuyên ngôn.

Hắn có một điểm điên loạn, phối hợp kiên nghị khuôn mặt, thoạt nhìn có chút quái dị, nhưng đạo diễn Jon Turteltaub từng nói qua, như vậy cho hắn cảm giác rất tốt.

Diễn viên chính mấy bộ phim, thêm tự 1999 năm đến hiện tại mấy năm gian kiên trì bền bỉ luyện tập, Matthew kỹ xảo biểu diễn tuy rằng không thế nào xuất sắc, nhưng ứng phó yêu cầu không cao thương nghiệp giải trí điện ảnh, lại càng ngày càng thoải mái .

Đặc biệt là cái loại này nào đó phương diện cùng hắn đặc chất có chút cùng loại nhân vật.

Này bộ phim kịch bản, cuối cùng một lần sửa chữa, chủ yếu chính là sửa chữa nam chính thiết lập cùng gia tăng động tác hí, sửa chữa nam chính thiết lập cũng là vì cùng hắn bản thân khí chất ngoại hình tướng ăn khớp.

Tỷ như một cảnh này, ban đầu trong kịch bản, nữ chính muốn chạy trốn, lại bị nam chính trực tiếp ôm lấy .

Sửa đổi sau kịch bản, vì biểu hiện nam chính thân thủ cùng thích hợp gia tăng khôi hài, biến thành nam chính nhặt lên nữ chính cởi giày cao gót, ném ra đem nàng tạp đổ.

Matthew còn tại cùng Justin - Basha dựa theo lời kịch thảo luận, Diane - Kruger mượn dùng váy dài yểm hộ, lặng lẽ lui điệu giày cao gót, thừa dịp Matthew đi đến chính mình ở xa cơ hội, ôm chứa độc lập tuyên ngôn ống hình trụ, từ trên mặt cỏ bò lên, cất bước hai điều đại chân dài liền chạy.

“Hắc ! hắc ! hắc !” Matthew xoay người lại, quát lớn,“Này không thể được ! ngươi đứng lại đó cho ta !”

Diane - Kruger không có dừng lại ý tứ, trong nháy mắt đã chạy ra năm sáu mét.

Matthew không lại lời vô nghĩa, vừa định đuổi theo, vừa đúng thấy được Diane - Kruger cởi ra giày cao gót, nhặt lên một chỉ, hướng tới Diane - Kruger ném đi ra ngoài.

Không biết là Matthew vận khí tốt, vẫn là Diane - Kruger vận khí rất tao, bay lên giày cao gót không nghiêng lệch, vừa lúc nện ở nàng trên đầu.

“Ai nha --”

Diane - Kruger kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp bổ nhào ở trên cỏ mặt.

“Đình !” Đạo diễn Jon Turteltaub kêu ngừng quay chụp, lớn tiếng nói,“Này một điều qua ! mặt sau hai điều phân giải màn ảnh quay chụp hủy bỏ !”

Tiếp, hắn lại la lớn,“Thầy thuốc ! thầy thuốc !”

Matthew không có để ý kịch tổ người khác, nhìn thấy Diane - Kruger còn chưa lên, nhanh chóng chạy bước nhỏ quá khứ, xem xét tình huống.

Nguyên bản này màn ảnh, là đến hắn hướng tới Diane - Kruger ném ra giày cao gót kết thúc, mặt sau có hai điều phân giải màn ảnh, phân biệt lại quay chụp hắn ném động tác, cùng giày đập trúng Diane - Kruger cảnh tượng, phân giải màn ảnh trung tạp cũng không giống hiện tại loại này tạp.

Ai từng nghĩ đến, hắn thất thủ đập trúng Diane - Kruger đầu.

Tuy rằng giày cao gót là đặc chế , không có khả năng đập phá đầu, nhưng Matthew vẫn là mang theo xin lỗi chạy tới, vội vã hỏi,“Diane, không có việc gì đi?”

Diane - Kruger xoa cái gáy quay đầu đến, nói,“Không có việc gì, chính là ngã một chút, may mắn thảm cỏ rất mềm.”

Khi nói chuyện, nàng liền tưởng bò lên, Matthew nhanh chóng vươn tay, đem Diane - Kruger từ trên cỏ kéo lên, hỏi,“Cần tìm thầy thuốc xem xem sao?”

Diane - Kruger lắc đầu,“Không có việc gì.” Nàng phất đi quần áo bên trên cọng cỏ, ít nhiều có chút bất mãn nói,“Không phải tùy tiện ném một chút sao? Như thế nào nện đến ta ?”

“Ta cũng không biết.” Matthew đầy mặt xin lỗi,“Ta tùy tay ném......”

Hắn không lại biện giải, trịnh trọng nói,“Phi thường xin lỗi a, Diane.”

Diane - Kruger nhìn thấy Matthew rất chân thành giải thích, nhận định đây là ngoài ý muốn, nói,“Không có việc gì .”

Matthew ngượng ngùng cười nói,“Hại ngươi té ngã, muốn hay không như vậy đi, ngươi ngày nào đó có thời gian, ta mời ngươi ăn cơm, xem như chính thức giải thích.”

Tiến vào giới điện ảnh phía trước, Diane - Kruger là người mẫu, trong lòng lập tức nổi lên một tia cảnh giác, cười uyển cự nói,“Không quan hệ, ta thật không có việc gì.”

Nàng chỉ chỉ trên người quần áo,“Ta nên đi tẩy trang .”

Nhìn thấy Diane - Kruger rời đi, Matthew cũng không có nhiều làm dừng lại, hướng tới chính mình xe kéo hoá trang đi.

Chụp xong này màn diễn, hắn tại Washington vai diễn liền toàn bộ hoàn thành , ngày mai liền chuẩn bị phản hồi Los Angeles, tham gia sắp bắt đầu Oscar trao giải điển lễ, đồng thời chấp hành Helen - Hermann cùng Sean - Daniel tuyên truyền hâm nóng kế hoạch.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 278: Oscar

“Nơi này là abc đài truyền hình, được chú ý thứ bảy mươi lục giới Oscar trao giải điển lễ sắp kéo ra đại mạc, thảm đỏ nghi thức sắp bắt đầu......”

Tây bộ thời gian mới buổi chiều 5 điểm nhiều, Brian - Liszt liền sớm đi đến trước TV, mở ra TV đổi đến abc một đài, Oscar trực tiếp dĩ nhiên bắt đầu.

Hắn mở ra TV thời gian vừa lúc, đợi không hai phút, liền có nhân đi lên thảm đỏ, tuy rằng chính mình thích ngôi sao thủy chung không có lộ diện, nhưng nhìn thấy một đám tuấn nam mỹ nhân đi lên thảm đỏ, hắn vẫn là hứng trí bừng bừng.

Nhìn thấy Australia nữ tinh Naomi - Watts cùng bạn trai Heath - Ledger dắt tay đi lên Oscar thảm đỏ khi, hắn phụ thân lão Liszt tan tầm về nhà .

“Đã bắt đầu sao?” Liszt hỏi.

Brian - Liszt chỉ TV màn ảnh, nói,“Thảm đỏ bắt đầu.” Sau đó dùng quái dị ngữ khí nói,“Lại một đôi tuổi kém hơn mười tuổi tỷ đệ luyến.”

Liszt treo hảo quần áo, cho mình đổ một chén nước, ngồi vào trên một chiếc sô pha đơn, hỏi,“Ngươi không phải nói Matthew muốn tham gia đợt này trao giải điển lễ sao? Hắn qua?”

Brian lắc đầu,“Còn không có.”

“Ân.” Liszt gật gật đầu, thấp giọng nói thầm,“Ta còn là xem nhẹ hắn a, nhanh như vậy liền có thể hỗn đi Oscar .”

“Hỗn đi Oscar rất hiếm lạ sao?” Brian nghe được phụ mà nói, nói,“Ngươi khả năng không biết, Matthew hiện tại phi thường lợi hại.”

Dù sao cũng là từng tiền cấp dưới, bây giờ còn là hộ khách, Liszt không khỏi hảo kỳ hỏi,“Úc? Nói nói xem.”

“Ngươi không nhìn đoạn thời gian trước tin tức sao?”

Nhìn thấy phụ thân lắc đầu, Brian đại khái nói,“Hơn một tuần phía trước,tmz cùng [ Entertainment Weekly ] bên trên đều có tin tức, nói Matthew có thể lấy đến [ National Treasure ] nam chính, là tại thử vai trung chiến thắng Jude Law, James - Franco, Colin - Farrell cùng Nicolas Cage đám người !”

Hắn tựa hồ có điểm hưng phấn,“Kia mấy cái tuổi trẻ , cùng Matthew một dạng đều là nhị tuyến, nhưng Matthew thắng Nicolas Cage a ! kia nhưng là Oscar ảnh đế, nhất tuyến đại minh tinh !”

Nói tới đây, Brian tựa hồ cùng có vinh dự, hỏi,“Ba ba, ngươi nói Matthew lợi hại hay không a !”

Liszt cười cười, không nói thêm gì, bởi vì làm bản thân chính là cùng Hollywood có liên hệ công tác, hắn biết Brian theo như lời , khẳng định là kịch tổ hâm nóng, lại không có vạch trần.

Thanh thiếu niên thích ngôi sao, vốn là rất bình thường sự tình, hơn nữa so với mặt khác kia vài loạn thất bát tao ngôi sao, hắn cảm giác Brian thích Matthew - Horner cũng không có cái gì không tốt, này tiền cấp dưới thành công trải qua, cũng có thể cấp người trẻ tuổi làm một rất tốt làm mẫu.

Không phải tất cả mọi người có thể từ một tiểu tài xế, bò đến Hollywood ngôi sao trên vị trí.

Ở phương diện này, ngay cả hắn đều có chút bội phục Matthew - Horner.

Trên màn hình TV, Tim - Robins cùng Susan - Sarandon từ trên thảm đỏ đi qua.

“Ba ba, mau nhìn !” Brian chỉ TV, hưng phấn nói,“Matthew ! Matthew đến !”

Liszt tập trung tinh lực nhìn về phía TV, quả nhiên nhìn thấy Matthew - Horner từ một chiếc màu đen xa hoa ô tô mặt trên xuống dưới, đi lên Oscar thảm đỏ.

Brian nhìn chằm chằm hình ảnh trong Matthew - Horner,“Hắn rất man !”

Một thân cực kỳ Hợp Thể màu đen lễ phục, thừa thác hắn khí vũ hiên ngang, uy phong lẫm lẫm, tựa hồ trời sinh liền có chứa một loại như lang tự hổ cuồng dã khí chất.

TV xung vang lên abc đài truyền hình người chủ trì giới thiệu thanh âm.

“Vị này nói vậy mọi người đều rất quen thuộc , Matthew - Horner là năm ngoái toàn mĩ tối hồng nam minh tinh điện ảnh chi nhất, cùng Johnny - Depp tại [ Cướp biển vùng Caribbean ] cùng nhau đắp nặn Will - Turner cùng Jack - Sparrow này đối kinh điển màn ảnh hợp tác, có thể nói trước mắt Hollywood bay lên thế nhanh nhất nam ngôi sao, có thể dựa vào tin tức, hắn đã cùng Jerry - Bruckheimer [ National Treasure ] kịch tổ ký ước, đảm nhiệm này bộ phim nam chính......”

Nghe đến đó, Liszt chỉ có thể cảm khái, không hổ là Walt Disney kì hạ đài truyền hình, làm Oscar trực tiếp, cũng không quên tuyên truyền một chút kì hạ đại chế tác điện ảnh hạng mục.

“Nghe được sao, ba ba?” Brian lúc này mở miệng nói,“Nghe được đài truyền hình giới thiệu sao? Matthew chính là tương lai siêu cấp cự tinh a !”

Liszt hừ một tiếng,“Ân, tương lai siêu cấp cự tinh.”

Theo hình ảnh trong Matthew - Horner đi qua thảm đỏ một nửa, màn ảnh chuyển tới mới tới ngôi sao trên người.

“Nhanh như vậy liền kết thúc?” Brian - Liszt có chút bất mãn,“Quá nhanh đi?”

Nói, hắn lười biếng duỗi eo, từ trên sô pha đứng lên, hướng tới phòng bếp đi,“Ta đi xem xem mụ mụ chuẩn bị tốt bữa tối sao?”

“Đi thôi !” Liszt khoát tay, tiếp tục chú ý Oscar thảm đỏ.

Đối với hắn đến nói, Oscar thảm đỏ cũng là chong chóng đo chiều gió, có thể đi lên Oscar thảm đỏ gương mặt mới, đều là công ty tiềm tại hộ khách.

Tỷ như Matthew - Horner, party cùng gia chính phương diện phục vụ, vẫn đều là hắn tại phụ trách, phương diện này năm trước mang đến gần vạn dollar nghiệp vụ, gia chính phương diện còn dễ nói, ngôi sao mỗi một lần party đều tiêu phí xa xỉ, hơn nữa từ trước mắt xu thế đến xem, Matthew - Horner dùng cho trên party phí tổn sẽ càng ngày càng lớn, nói không chừng rất nhanh liền có thể dùng đến phí dụng ngẩng cao cao tầng người mẫu.

Nói vậy, hắn này trực tiếp nghiệp vụ người phụ trách, khẳng định có thể lấy đến kếch xù trích phần trăm.

Tuy rằng Liszt nhìn trên màn hình TV, đã không có Matthew - Horner thân ảnh, nhưng hắn suy xét đều là cùng Matthew - Horner có liên quan sự hạng, hắn từ Brian trong miệng nghe nói qua, Matthew - Horner tại [ National Treasure ] cùng [ Dawn of the Dead ] trung thù lao, đều đạt tới năm trăm vạn dollar trên đây cấp bậc, lại thêm [ Cướp biển vùng Caribbean ] tục tập, thỏa thỏa ngàn vạn phú hào.

Như vậy hộ khách so với trước đó Jonny Lee Miller đại nhiều lắm !

Vấn đề là Matthew hiện tại phòng ở quá nhỏ, vô luận là mở party, vẫn là làm khác hoạt động, đều rất không có phương tiện, mấu chốt nhất là, loại này tiểu phòng ở cơ bản không thế nào cần duy hộ, gia chính phương diện chi tiêu cũng ít......

Liszt tâm tư hoạt động lên, Matthew - Horner cũng nên đổi lớn một chút phòng ở đi? Như vậy một tiểu nơi ở, như thế nào xứng với thân phận địa vị của hắn đâu? Phía trước Matthew - Horner liền có phương diện này ý tưởng, có lẽ chính mình có thể tìm cơ hội thích hợp thôi thôi hắn?

Đổi càng lớn phòng ở, mở party đến mới phương tiện, hiện tại này phòng ở, có thể trang mấy cái người mẫu? Nếu là Beverly Hills hoặc là Malibu trang viên, hơn mười người mẫu đều không là vấn đề.

Vì Matthew - Horner về sau hạnh phúc sinh hoạt, chính mình cũng nên tìm cơ hội thôi thôi hắn, nhanh chóng đổi phòng đi !

Hollywood Tinh Quang đại đạo, sắc trời dần dần hắc xuống dưới, Kodak rạp hát tiền đèn đuốc sáng trưng.

Bởi vì Laden đại thúc thấu dưới náo nhiệt quan hệ, hôm nay Oscar trao giải điển lễ an bảo thi thố không phải tầm thường.

Hollywood trên không xoay quanh phi cơ trực thăng, Tinh Quang đại đạo kéo lên cảnh giới tuyến, Oscar trao giải điển lễ cử hành địa điểm -- Kodak rạp hát bảo vệ công tác càng là tại kỹ thuật cùng nhân lực phương diện cực tận có khả năng, vì cam đoan trật tự ngay ngắn, từng ngóc ngách đều có giám thị nhiếp máy ảnh, kim chúc máy thăm dò, còn xứng có một danh cảnh quan, thậm chí ngay cả ngồi ở lộ thiên khán đài bên trên quan khán trên thảm đỏ chúng ngôi sao vào sân 500 danh fan điện ảnh cũng nhận đến nghiêm mật nhìn chăm chú.

Matthew đi đến phỏng vấn khu, bày ra các loại huấn luyện có tố tạo hình, biểu hiện mê người mỉm cười, mặc cho các phóng viên chụp ảnh.

Bởi trực tiếp mới là lệ thuộc vào Disney abc đài truyền hình, chụp ảnh qua đi, trực tiếp phương còn đối với hắn tiến hành phỏng vấn.

Đương nhiên, phỏng vấn không có khả năng có quá mức thần kỳ nội dung, trọng điểm là nhắc đến [ Cướp biển vùng Caribbean ] tục tập cùng quay chụp trung [ National Treasure ], cuối cùng là thông lệ dự trắc giai đoạn.

“Ta cá nhân cho rằng,[ ma giới 3: Vương giả trở về ] có khả năng nhất đạt được tốt nhất phim, nó đạo diễn Peter - Jackson lấy đến tốt nhất đạo diễn khả năng lớn nhất.”

Đối mặt abc đài truyền hình trực tiếp màn ảnh, Matthew thong dong trả lời phóng viên hỏi,“Tốt nhất nam chính ta đương nhiên là hi vọng Depp có thể lấy đến, hắn kỹ xảo biểu diễn cùng tại [ Cướp biển vùng Caribbean ] trung biểu diễn, theo lý phải đạt được như vậy phần thưởng ! Charlize - Theron là tốt nhất nữ chủ đứng đầu, nàng là của ta hảo bằng hữu, ta cảm giác nàng nhất định có thể lấy đến này giải thưởng !”

Thực ra trừ Johnny - Depp, Matthew nói những lời này, là ngoại giới phổ biến dự trắc.

Mỗi năm Oscar đề danh công bố sau, để cho nhân mê muội đề tài không hơn ai chính là cuối cùng người thắng.

Năm nay Oscar truyền thông dự trắc, đối chủ yếu giải thưởng người thắng có kinh người tương tự -- tốt nhất phim cùng đạo diễn đương chúc [ ma giới 3: Vương giả trở về ] cùng bộ phim này đạo diễn New Zealand nhân Peter - Jackson; Tốt nhất nam nữ nhân vật chính còn lại là tại mùa trao giải cầm giải thưởng lấy đến nhũn tay Sean Penn cùng Charles - Theron; Tốt nhất nam nữ vai phụ thưởng đem phân biệt ban Tim - Robins cùng Renée -- Zellweger.

Thậm chí, có truyền thông công bố đây là tối không có hồi hộp một khóa Oscar trao giải điển lễ, hồi hộp biến mất thi đua ít nhiều sẽ để người cảm thấy chán nản.

Oscar có gần sáu ngàn danh hội viên, đến hôm nay thời khắc này, biết được bình thưởng kết quả người chỉ có hai -- PwC phía đối tác Greg - Garrison cùng với Rick - Rosas.

Bọn họ từ PwC Los Angeles phân bộ phân đầu xuất phát, từ bất đồng phương hướng cùng đường chạy hướng Kodak rạp hát, hai người phần mình mang theo một phần cuối cùng kết quả, để tránh bởi vì kẹt xe cùng mặt khác ngoài ý muốn tạo thành đoạt giải danh sách không thể đúng lúc đến.

Matthew nhận hoàn phỏng vấn, một mình đi vào Kodak rạp hát, theo bên chủ sự chuyên môn sáng lập ra đường, đi đến rạp hát bên trong, bởi thuộc về đạt được đề danh kịch tổ thành viên, hắn vị trí tương đương dựa vào phía trước, ở khách quý khu thứ năm bài trung gian dựa vào tọa địa phương, tuyệt đối là máy quay phim màn ảnh tương đối dễ dàng bắt giữ đến địa phương.

Johnny - Depp còn chưa tới, Matthew cùng kịch tổ đến mấy người chào hỏi, ngồi ở trên chỗ ngồi, hảo kỳ chung quanh xem xét, trọng điểm tự nhiên là tuổi trẻ xinh đẹp nữ ngôi sao, đặc biệt là có thể gợi ra đề tài nữ ngôi sao.

Hắn vẫn nhớ rõ tại chính mình là có nhiệm vụ phải làm .

Matthew ánh mắt dừng lại tại [ kình kỵ sĩ ] kịch tổ chỗ ở, lấy mười ba tuổi tuổi liền đạt được tốt nhất nữ chính đề danh Caesar - Castle - Hughes, tuyệt đối là tối dẫn nhân chú mục nữ diễn viên chi nhất.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 279: Mục Tiêu Xác Định

Chỉ nhìn một cái, Matthew liền thu hồi ánh mắt, cái gì có thể làm cái gì không thể làm, vẫn là có thể phân rõ ràng, hắn đầu lại không có nước vào, nói cái gì cũng sẽ không tuyển Keisha Castle-Hughes làm mục tiêu.

Theo thời gian chuyển dời, tiến vào Kodak rạp hát người càng lúc càng nhiều, Johnny - Depp cũng mang theo thê tử Vanessa đi tới, Matthew đứng lên cùng Depp nhẹ nhàng ôm một chút, lại cùng Vanessa chào hỏi.

Bọn họ hai ngồi ở Matthew bên tay phải, Matthew bên tay trái là một cái khác kịch tổ chỗ ngồi khu.

“Thế nào?” Matthew cũng không cần cùng Johnny - Depp quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi,“Lớn bao nhiêu tỷ lệ cầm giải thưởng?”

Johnny - Depp hơi hơi nhún vai,“Ta là năm đề danh bên trong đoạt giải khả năng nhỏ nhất một.”

Matthew vỗ nhẹ nhẹ dưới hắn cánh tay,“Đáng tiếc a, ta không có quyền quyết định, bằng không khẳng định cho ngươi mười tốt nhất nam chính tiểu kim nhân.”

“Như vậy Oscar liền xong đời .” Johnny - Depp cũng không cùng Matthew khách khí,“Đừng nói quyền quyết định, ngươi có thể bỏ phiếu sao?”

Matthew lắc đầu,“Không thể.” Hắn ngược lại là không quan trọng,“Ta cũng không phải học viện thành viên.”

Bên cạnh chỗ ngồi khu lục tục có người liền ngồi, Matthew thấy được mấy cái nhìn quen mắt thân ảnh, tỷ như gần nhất bị truyền thông tăng vọt đệ nhất vị đạt được Oscar tốt nhất đạo diễn đề danh Mĩ quốc nữ tính Sophia - Coppola.

Nhìn thấy nàng, Matthew liền biết bên trái là [ Lost in Translation ] kịch tổ chỗ ngồi khu.

Đúng lúc này, một mặc màu đỏ thấp ngực vãn lễ váy nữ hài, một mình đi tới Matthew bên tay trái vị trí, nhìn hắn một cái, ngồi ở bên trên chỗ ngồi.

Matthew đồng dạng nhìn nàng một cái, này nữ hài sẽ không vượt qua hai mươi tuổi, một đầu khúc quyển tóc vàng xõa tung trên vai mặt, nàng dáng người đầy đặn, gợi cảm hỏa bạo, nhưng thân cao là khuyết điểm, khiến nàng tỉ lệ thoạt nhìn có như vậy một điểm mất cân đối.

Song phương chỗ ngồi liền nhau, lại là trong một giới diễn viên, Matthew vươn ra tay phải, tự động chào hỏi,“Ngươi hảo, Johnson tiểu thư.”

Tóc vàng nữ hài lại nhìn hắn một cái, trên mặt đột nhiên chất lên tươi cười, ở trên tay hắn nhẹ nhàng nắm chặt,“Ngươi hảo, Horner tiên sinh.”

Rất rõ ràng, nàng nhận thức Matthew.

“Bảo ta Matthew hảo.” Matthew lộ ra dương quang tươi cười,“Ta có thể gọi ngươi Scarlett sao?”

Hắn nóng bỏng nói,“Ta năm trước xem qua [ Eight Legged Freaks ], lúc ấy liền tại tưởng, sao lại có nữ hài như vậy xinh đẹp đâu?”

Scarlett - Johnson cười cười, nàng thanh âm có chút khàn khàn,“Đó là một bộ rất không xong tác phẩm.”

Matthew cùng nói,“Vừa vặn là ngươi tồn tại, khiến kia bộ điện ảnh có lớn nhất xem điểm, không có ngươi mà nói, [ Eight Legged Freaks ] hội không xong gấp mười lần.”

Năm trước hắn nhàm chán thời điểm, xem qua này bộ phim băng ghi hình.

Scarlett - Johnson tuổi không lớn, kiến thức lại không thiếu, đột nhiên nói,“Ngươi rất biết lấy lòng nữ hài tử.”

“Bởi vì giống Johnson tiểu thư, không...... Giống Scarlett ngươi như vậy nữ hài tử......” Matthew bày ra một bộ chăm chú bộ dáng,“Không phải nên bị mọi người lấy lòng sao?”

Nghe nói như thế, Scarlett - Johnson không khỏi cười lên, nàng nói chuyện phi thường trực tiếp,“Ngươi rất thú vị, Matthew - Horner.”

Matthew không lại đi quản bên kia Johnny - Depp, nói,“Bảo ta Matthew liền hảo.”

Scarlett - Johnson nhìn nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu,“Bằng hữu của ta đều bảo ta Manny.”

“Nga......” Matthew có chút kỳ quái,“Đây là của ngươi tên thánh sao?”

“Không phải.” Scarlett - Johnson khẽ lắc đầu,“Đây là ta diễn viên chính một bộ phim [ Manny cùng Lo ] trung nhân vật danh tự, ta không thích nhân bảo ta tư gia, cho nên bọn họ liền gọi Manny, ta từ từ cũng thành thói quen.”

Matthew gật gật đầu,“Nguyên lai là như vậy lai lịch.”

Scarlett - Johnson còn nói thêm,“Cho nên, có người cho rằng ta là một quái nữ hài.”

“Ngươi rất tốt a.” Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Ta cảm giác ngươi rất sáng sủa, cũng rất hay nói.”

“Phương diện này cũng không bằng ngươi.” Scarlett - Johnson ý hữu sở chỉ.

Nàng giương mắt lại nhìn nhìn Matthew, người này rõ ràng so với chính mình muốn lớn hơn mấy tuổi, hơn nữa ẩn ẩn để lộ một cỗ dã tính khí chất.

Tuy rằng này nam nhân chủ động bắt chuyện, nhưng nàng xác định một điểm đều không đáng ghét, còn cảm giác này nam nhân vô luận dáng người, vẫn là bộ dạng, thoạt nhìn đều tương đương khá tốt.

Nghĩ đến đến khi người đại diện cùng [ Island ] tuyên truyền quan hệ xã hội chế định kế hoạch, giống như đây là một không sai mục tiêu nhân tuyển.

Đầu tiên, người này bề ngoài rất phù hợp nàng yêu cầu, xem căng cứng tại sơ mi phía dưới cơ nhục, cũng có thể tưởng tượng là mãnh nam; Tiếp theo, gần nhất về hắn tin tức không thiếu, vẫn là năm trước công nhận tối thụ truyền thông cùng fan điện ảnh chú ý nam ngôi sao trung một thành viên, một khi có gió thổi cỏ lay, tương quan tin tức rất nhanh liền có thể truyền khắp toàn mĩ.

[ Island ] là nàng lần đầu tiên biểu diễn thương nghiệp đại chế tác, một khi thất bại mà nói, chỉ có thể chạy trở về độc lập trong giới tiếp tục đau khổ dày vò, muốn kiếm được đại tiền, không biết phải đợi bao nhiêu năm.

Scarlett - Johnson cùng Matthew hàn huyên một hồi, thừa dịp trao giải điển lễ còn không có bắt đầu, tìm lý do đi mặt sau mấy hàng.

Tại khách quý khu mặt sau một loạt chỗ ngồi trung, nàng tìm đến chính mình người đại diện, thấy chung quanh còn không có người khác lại đây, hạ giọng nói,“Đêm nay xảo , ta bên cạnh tọa người là Matthew - Horner, hắn không mang bạn gái, ta cùng hắn hàn huyên vài câu, cảm giác cũng không tệ lắm.”

“Matthew - Horner?” Người đại diện hướng phía trước nhìn thoáng qua, nói,“Có thể, đây là nhị tuyến ngôi sao trung trước mắt tối hồng nhân chi nhất, từ năm trước [ Cướp biển vùng Caribbean ] phát hành bắt đầu, vẫn bị thụ chú ý.”

Scarlett - Johnson chuẩn bị trở về, đi phía trước còn nói thêm,“Để người chuẩn bị tốt.”

Nhìn thấy Scarlett - Johnson rời đi, Matthew móc ra điều chỉnh đến tĩnh âm hình thức thượng di động, cấp Helen - Hermann phát một tin nhắn, vừa thu đến Helen - Hermann hồi âm nhìn thoáng qua, Scarlett - Johnson liền đi trở về.

Này hai người gặp trao giải điển lễ còn không có bắt đầu, lại hàn huyên lên, hơn nữa càng trò chuyện càng nóng hổi, càng trò chuyện càng đầu cơ, đều là một bộ tương phùng hận vãn bộ dáng.

“Manny......” Matthew chủ động thử nói,“Dạ hội kết thúc ngươi có an bài sao?”

Scarlett - Johnson sờ soạng dưới cánh mũi, nơi này có mang khoen mũi lưu lại một điểm ấn ký,“Ta muốn đi tham gia Vanity Fair tiệc tối.”

Matthew nói tiếp nói,“Ta cũng vậy a.”

Scarlett - Johnson cười, nói,“Chúng ta cùng nhau a.”

“Hảo a !” Matthew ứng xuống dưới.

Phía trước trên vũ đài âm nhạc vang lên, máy quay phim màn ảnh chuyển lại đây, Matthew cùng Scarlett - Johnson tạm thời bỏ dở trò chuyện, ánh mắt đều chuyển tới Oscar trên vũ đài, có lẽ là quá khứ vài năm ratings thảm không đành nhìn, năm nay trao giải điển lễ chẳng những vũ đài bố trí càng thêm hoa lệ, còn mang theo chút chín mươi niên đại phục cổ hương vị.

Nổi tiếng hài kịch ngôi sao Billy - Christopher lại một lần nữa đảm nhiệm Oscar trao giải điển lễ người chủ trì.

Trao giải điển lễ từ vừa bắt đầu,[ Lord of the Rings: The Return of the King ] kịch tổ liền có vẻ đặc biệt cường thế, dạ hội tiến hành đến không đủ một phần ba thời điểm, liền lấy đi bốn kỹ thuật giải thưởng.

Mà Matthew ở kịch tổ, vẫn duy trì tiểu kim nhân là không kỉ lục.

Dựa theo qua lại tình huống, giống [ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] như vậy siêu cấp đại bán thương nghiệp điện ảnh, tổng có thể lấy đến một hai không quan trọng kỹ thuật giải thưởng, nhưng năm nay rất xui xẻo , vừa lúc gặp Lord of The Rings hệ liệt chung kết thiên, đợi đến chỉ còn dư cuối cùng bốn giải thưởng thời điểm, như cũ không hề có thu hoạch.

[ Cướp biển vùng Caribbean ] đêm nay nhất định tay không mà về.

Matthew ngược lại là không quan trọng, hắn tinh lực căn bản không ở trên Oscar, toàn bộ trao giải điển lễ bên trên, trừ màn ảnh ngẫu nhiên đảo qua đến, còn lại thời gian đều sẽ tìm cơ hội cùng Scarlett - Johnson khe khẽ nói nhỏ, dùng sức cả người chiêu thức, lấy tranh thủ đêm nay liền có thể có thực chất tính tiến triển.

Trọng yếu nhất tứ giải thưởng lớn, cùng ngoại giới dự trắc không có mảy may xuất nhập, Sean Penn lấy đến tốt nhất nam chính, Charlize - Theron đạt được tốt nhất nữ chính, Peter - Jackson cùng nó [ Lord of the Rings: The Return of the King ] phân biệt ôm đi tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất phim tiểu kim nhân.

[ Lord of the Rings: The Return of the King ] trở thành đêm nay lớn nhất người thắng, tại mười một Oscar đề danh trung, toàn bộ đoạt giải !

Oscar trao giải điển lễ hạ màn, nhưng này Oscar chi dạ vừa mới bắt đầu.

“Ta tại trong khách sạn chờ ngươi.”

Đi đến Kodak rạp hát xuất khẩu, trước khi lên ô tô, Matthew đối Scarlett - Johnson nói,“Ta tại yến hội thính cửa chờ ngươi, một hồi gặp.”

Scarlett - Johnson cười gật đầu, nói,“Một hồi gặp.”

Nàng xoay người lên mặt sau cách đó không xa ô tô, người đại diện đang ngồi ở ô tô trên ghế sau đẳng Scarlett - Johnson.

Matthew chui vào chính mình ô tô, Helen - Hermann không có gì bất ngờ xảy ra cũng ở đây chiếc ô tô bên trong.

Hai chiếc hào xe, cách mặt khác mấy chiếc ô tô, chạy ra Tinh Quang đại đạo, hướng tới Beverly Hills lái đi, không bao nhiêu xa liền dừng ở một nhà trải hảo thảm đỏ khách sạn phía trước, Vanity Fair chủ sự “Oscar chi dạ” Party vừa mới bắt đầu.

“Nhớ kỹ, Matthew !”

Lâm xuống xe phía trước, Helen - Hermann dặn dò Matthew,“Nhất định phải mang nàng đi ra, đi khác khách sạn khai phòng.”

Nàng lại thấp giọng nói,“Elena nhân hòa Sean mời đến tiểu báo phóng viên hội tại canh giữ ở ngoài cửa.”

Matthew gật gật đầu,“Yên tâm, ta biết.”

Hắn hạ ô tô, đón truyền thông phóng viên thiểm tắt đèn, biên vẫy tay vừa cười đi qua thảm đỏ, tiến vào khách sạn, sau đó đi lên thang máy đi đến khách sạn đỉnh tầng cự đại yến hội thính.

Đứng ở yến hội thính cửa đợi một hồi, dáng người hỏa bạo Scarlett - Johnson liền đi tiến vào.

“Hải, tư gia !” Matthew hô,“Bên này !”

Scarlett - John đi tới, rất tự nhiên xắn lên Matthew cánh tay, nói,“Chúng ta đi cùng chủ sự phát chào hỏi, loại này yến hội có chút nhàm chán.”

Matthew nhìn nàng một cái, minh bạch lời này mặt sau ý tứ, tâm nói ta mị lực lúc nào lớn như vậy ? Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nói,“Hảo a. Đúng, đêm nay tốt nhất nữ chính là bằng hữu của ta, ta cũng muốn cùng hướng chúc mừng một chút.”

Scarlett - Johnson gật gật đầu, kéo Matthew đi trước Vanity Fair tổng biên Tina - Braun bên kia chào hỏi, sau đó tìm đến yến hội thính tiêu điểm chi nhất Charlize - Theron.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 280: Thang Máy

Yến hội thính bên trong giọng người ồn ào, mỗi một đạt được trọng lượng cấp giải thưởng nhân, đều là một vòng tròn trung tâm điểm, Charlize - Theron tự nhiên cũng không ngoại lệ, Matthew đi qua thời điểm, bên người nàng vây đầy người, trong lúc nhất thời căn bản khó có thể đi vào chào hỏi.

Scarlett - Johnson kéo Matthew cánh tay, nhẹ nhàng kéo hắn một chút, ngửa đầu nhìn Matthew, nói,“Muốn hay không...... Chúng ta đi trước đi?”

Matthew cúi đầu nhìn về phía nàng, trực tiếp hỏi,“Vội vàng ?”

Scarlett - Johnson không có bất cứ ngượng ngùng, đón Matthew ánh mắt, nói,“Đúng vậy.”

Matthew khóe miệng nhướn lên vẻ tươi cười, cúi đầu hôn đi xuống, Scarlett - Johnson bắt đầu khi có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh liền bắt đầu nhiệt liệt đáp lại.

Yến hội thính bên trong nơi nơi là nhân, có ngôi sao, đạo diễn cùng chế tác nhân, cũng không khuyết thiếu một ít truyền thông nhân sĩ.

Này hai người liền tại “Oscar chi dạ” Trên party, trước mắt bao người, bên cạnh nặc không người hôn nồng nhiệt lên, tuyệt không để ý chung quanh còn có nhiều người như vậy.

Nháy mắt, không ít người tề xoát xoát nhìn lại đây.

Scarlett - Johnson lập tức cảm thấy được , tuy rằng nàng sớm liền không phải newbie , nhưng so với Matthew mặt hậu tâm hắc, vẫn là thiếu một ít hỏa hậu, lập tức lui về phía sau một bước nhỏ, thoáng kéo ra cùng Matthew ở giữa cự ly.

Matthew đối với nàng cười cười, nhìn thấy Charlize - Theron bên kia ít người một ít,“Ta đi chào hỏi, lập tức quay lại.”

Scarlett - Johnson gật đầu,“Ta chờ ngươi.”

Mặc kệ chung quanh kia vài ánh mắt, Matthew vài bước đi đến Charlize - Theron trước mặt,“Hải, Sally !”

Hắn giang hai tay, nhẹ nhàng ôm Charlize - Theron một chút, nói,“Chúc mừng ngươi, tốt nhất nữ chính.”

Charlize - Theron lễ tiết tính cùng Matthew ôm,“Cám ơn.”

Matthew buông tay ra, lui về phía sau một bước, cười nói,“Oscar ảnh hậu, ngươi hiện tại là nhất tuyến ! cố gắng một chút, nói không chừng có thể đi vào siêu cự hàng ngũ.”

Không biết vì sao, hắn ẩn ẩn nhìn thấy Charlize - Theron bên cạnh Stuart Townsend sắc mặt tựa hồ thay đổi một chút.

Thực ra không cần đoán, Matthew cũng minh bạch, một liên tam tuyến ngôi sao đều miễn cưỡng diễn viên, cố tình bạn gái cầm Oscar ảnh hậu, nếu tâm tính hảo mà nói còn dễ nói, nếu là trong lòng không cân bằng......

Nghĩ đến tại Depp tửu ba tiền nhìn thấy một màn, hắn phỏng chừng Charlize - Theron gần nhất khả năng sẽ có phiền toái.

Nhưng loại sự tình này cũng liền tưởng tưởng, Matthew làm một ngoại nhân, cũng không hảo nhiều lời.

“Sally......” Hắn lại hỏi Charlize - Theron,“Chuẩn bị như thế nào chúc mừng a?”

Charlize - Theron mỉm cười, nói,“Ta cuối tuần hội hồi một chuyến Nam Phi, trao giải điển lễ vừa chấm dứt, Mandela tiên sinh liền đánh cho ta điện thoại, chờ ta từ Nam Phi trở về, ta sẽ thông tri ngươi, chờ ta điện thoại đi.”

Matthew khoa tay múa chân gọi điện thoại thủ thế,“Hảo a, ta chờ ngươi điện thoại.”

Hắn đối Stuart Townsend gật đầu, xoay người cáo từ rời đi.

Có lẽ Oscar ảnh hậu ma chú sẽ tìm tới Charlize - Theron cũng nói không chừng đâu.

Loại này ma chú vừa có sự nghiệp, cũng có cảm tình phương diện , tiến vào tân thế kỷ tới nay, cảm tình phương diện càng thêm đột xuất.

Tham gia trao giải điển lễ phía trước, Matthew còn ở trên TMZ xem qua phương diện này hâm nóng.

2001 năm, Julia - Roberts dựa vào Erin Brockovich đạt được Oscar tốt nhất nữ chính thưởng, nhưng 3 tháng sau, nàng liền cùng tương luyến dài đến 4 năm soái ca bạn trai Benjamin - Blatter chia tay.

2002 năm, Halle Berry dựa vào Monster's Ball cũng lấy đến tốt nhất nữ chính. Nhưng mà sau, Halle Berry cùng trượng phu Eric - Benét cảm tình liền xuất hiện vết rách, năm trước đã ở riêng, trước mắt đang tại ly dị quan tòa.

2003 năm, Nicole Kidman tuy rằng đã trước tiên ly hôn, tạm thời không chia tay, nhưng cùng Tom - Cruise bởi vì cộng đồng người đại diện Pat Kingsley ở giữa phức tạp quan hệ, cũng trình diễn một hồi ly hôn vợ chồng siêu cấp đại xé bức.

Này tốt đẹp Oscar truyền thống, nói không chừng sẽ truyền lưu xuống dưới.

Thực ra trong giới nữ cường nam nhược phối hợp không thiếu, nhưng nam phương tâm tính nhất định phải hảo, bằng không rất dễ dàng ra vấn đề,

Matthew cũng biết, Charlize - Theron rất không dễ dàng, có thể nói một đường trèo lên đến điển hình, một từng tại chín mươi năm trung kỳ vi Playboy quay chụp bìa mặt nhân, cuối cùng có thể nâng lên Oscar tiểu kim nhân, cũng tuyệt đối chuyên tâm.

Quay đầu mắt nhìn Charlize - Theron cùng Stuart Townsend, Matthew không lại nghĩ nhiều, kéo lên Scarlett - Johnson liền triều yến hội thính bên ngoài đi, không ít người ánh mắt đều đang theo dõi bọn hắn, hai người vừa đến một hồi hôn nồng nhiệt, lúc này khẩn cấp rời đi, dù là ai đều có thể nghĩ đến kế tiếp sẽ phát sinh cái gì.

Yến hội thính góc hẻo lánh, Angelina - Jolie từ hôn môi bắt đầu, liền vẫn chú ý Matthew, hảo kỳ ánh mắt, thủy chung không có rời đi qua hắn bên kia.

“Không sai......” Chính nàng nói thầm,“Tuyệt đối sẽ không sai, đây chính là cái kia Matthew - Horner !”

Lúc trước vì một điểm tiền liên mặt đều không muốn gia hỏa, hôm nay thế nhưng cùng nàng hỗn đến một yến hội thính bên trong !

Thậm chí đối phương già vị không thể so nàng thấp !

Nguyên bản, Girl, Interrupted vì nàng mang đến Oscar tốt nhất nữ phụ, lại thêm [ Tomb Raider ] coi như có thể box office biểu hiện, đã khiến nàng mò đến nhất tuyến cửa, ai biết năm trước [ Tomb Raider 2] box office nghiêm trọng thất bại, đem nàng nháy mắt lại đánh trở về nhị tuyến.

Nếu không phải còn có mặt khác mấy bộ phim box office biểu hiện không phải quá kém, nàng diễn viên sự nghiệp tất nhiên sẽ gặp nghiêm trọng đả kích.

Lại xem xem năm đó chỉ có thể hâm mộ nàng cái kia ti bỉ vô sỉ tiểu nhân vật, thế nhưng hỗn đến Hollywood nhất tuyến đại chế tác bên trong, mà nàng đâu? Đến hiện tại đều chưa biểu diễn qua bất cứ một bộ đầu tư trên ức nhất tuyến đại chế tác.

Angelina - Jolie chỉ là hơi làm so sánh tương đối, liền bi ai phát hiện, vài năm trước tại nàng trước mặt ngay cả nói đều nói không thượng tiểu nhân vật, thế nhưng chạy tới nàng phía trước !

Matthew biết chính mình xa xa không đạt tới yến hội thính nhân vật chính, nơi này nhân vật chính vĩnh viễn đều là Oscar đoạt giải, cho nên không chút nào lưu luyến kéo Scarlett - Johnson ra yến hội thính.

“Chúng ta đi nơi nào?”

Bên ngoài trên hành lang nhân rất nhiều, Scarlett - Johnson tựa hồ gấp không thể chờ, cố ý nói,“Chúng ta đổi một nhà khách sạn đi, ta không thích nơi này.”

“Hảo a, ta cũng không thích nơi này.”

Này chính phù hợp Matthew tâm ý, hắn kéo Scarlett - Johnson, hướng về hành lang ít người một bên đi,“Bên kia có một bộ lão thang máy, mộc chế trang hoàng, rất ít có người dùng, chúng ta quá khứ thử xem?”

Scarlett - Johnson có chút tâm động, lại không có quên kế hoạch, nói,“Không phải đi khác khách sạn sao?”

Matthew đến gần Scarlett - Johnson bên tai, nói,“Chúng ta có cả một đêm đâu, thử xong lại đi khác khách sạn.”

Thực ra hắn tưởng thực đơn giản, nếu hai người quần áo hỗn độn đi ra khách sạn, khiến Elena - Boyar cùng Sean - Daniel tìm đến cẩu tử chụp xuống đến, càng dễ dàng gợi ra nhân liên tưởng.

Nghe Matthew nói như vậy, Scarlett - Johnson nhanh hơn cước bộ,“Ta biết kia bộ thang máy, nhanh lên !”

Nói chuyện ở giữa, hai người quẹo vào một yên lặng thang máy gian, Scarlett - Johnson vội vàng ấn một chút, thang máy mở ra, Matthew kéo nàng liền vào thang máy.

Khách sạn một loại nhỏ phòng theo dõi bên trong, hai danh bảo an đang tại trực đêm ban, bọn họ mỗi đêm chủ yếu công tác, chính là theo dõi khách sạn gần mười bộ thang máy tình huống, cam đoan thang máy có thể an toàn vận hành.

Đối với phần đông máy theo dõi màn hình, liền trở thành hai người hằng ngày công tác.

Cùng dĩ vãng thay phiên ngủ nghỉ ngơi bất đồng, đêm nay hai danh bảo an tất cả đều mở to hai mắt nhìn,“Oscar chi dạ” Party đang tại cử hành, một khi khách sạn ra ngoài ý muốn tình huống, đều đủ lấy mang đến cự đại phản đối ảnh hưởng.

Đối mặt khách sạn cường lệnh, hai danh bảo an cũng không dám giải đãi.

“Di......”

Cao gầy bảo an bỗng nhiên đối mập mạp bảo an nói,“Kia bộ lão thang máy tạm dừng ! ai không có việc gì chạy kia bên trong đi?”

“Ta đem theo dõi điều đi ra xem xem.”

Mập mạp bảo an lập tức đi đến một máy theo dõi trước màn hình, cầm lấy con chuột một phen thao tác, hắn đối diện màn hình hiển thị, lập tức xuất hiện lão thang máy trung hình ảnh.

“Ách......”

Nhìn thấy trên máy theo dõi hình ảnh, mập mạp bảo an ngây ngẩn cả người, theo bản năng chọc a chọc tên gầy, tên gầy nhìn thoáng qua, cũng ngây ngẩn cả người.

Thang máy trung, một nam một nữ hai người đang tựa vào theo dõi đối diện bích bản thượng, tuy rằng hai người thoạt nhìn quần áo hoàn chỉnh, nam nhân cao lớn dáng người, cũng cơ bản che khuất tương đối thấp bé nữ nhân, thấy không rõ cụ thể tình huống, nhưng từ nữ nhân lộ tại nam nhân trên vai gương mặt cùng hai người động tác bên trên, ai đều có thể nhìn ra bọn họ là tại làm cái gì.

Mập mạp bảo an theo bản năng thò tay đổi theo dõi góc độ, vẫn là thấy không rõ thực chất nội dung, bất quá trên máy theo dõi hình ảnh, đủ để cho nhân miên man bất định.

“Đây là......” Cao gầy bảo an phục hồi tinh thần, chỉ hình ảnh nói,“Kia nữ là Scarlett - Johnson ! nam ...... Nam là diễn qua [ Cướp biển vùng Caribbean ] Matthew Horner !”

Mập mạp bảo an trừng lớn ánh mắt, nhìn một hồi, nói, “Vâng ! là Matthew - Horner cùng Scarlett - Johnson !”

Cao gầy bảo an phản ứng rất nhanh,“Mau ! mau ! mau ghi xuống !”

“Theo dõi sẽ tự động thu âm !” Mập mạp bảo an nhắc nhở nói,“Hơn nữa bảo tồn một đoạn thời gian.”

Cao gầy còn nói thêm,“Đợi lát nữa chúng ta khảo xuống dưới, cái này phát tài !”

Tại Los Angeles, đại bộ phận người đều rõ ràng, ngôi sao tin tức cùng bát quái có thể trực tiếp đổi tiền.

Mập mạp bảo an vội vàng nói,“Ta nhận thức một cẩu tử, phỏng chừng......”

“Bán cẩu tử bán không được vài đồng tiền.” Cao gầy nghĩ nghĩ, nói,“Gần nhất có tmz trang web, vẫn giá cao thu mua mấy thứ này......”

Hắn cùng mập mạp đưa mắt nhìn nhau, cùng nhau ha ha nở nụ cười.

Kia bộ thang máy rất nhanh một lần nữa vận tác, hai danh bảo an không đi quản ra thang máy hai người, nhanh chóng tìm đến tồn trữ thiết bị, từ trên phần cứng bản chính kia đoạn ghi hình, vì phòng ngừa người khác được đến, khảo hoàn sau còn làm triệt để cắt bỏ.

Thang máy hạ đến tầng một, Matthew cùng Scarlett - Johnson thoáng sửa sang lại dưới quần áo, cùng nhau hướng về khách sạn đại đường đi, hai người xuyên đều là cực kỳ hợp thân lễ phục, vừa làm loạn sau, căn bản không có khả năng khôi phục nguyên dạng.

Tiến vào khách sạn đại đường, Matthew đánh trước điện thoại, nói,“Ta gọi xe lại đây , chúng ta ra ngoài đi.”

Bởi phía trước không có chân chính thực chất tính tiếp xúc, Scarlett - Johnson hiện tại ngứa ngáy khó nhịn, không khỏi thúc giục nói,“Nhanh lên a.”

Nàng xắn lên Matthew cánh tay, cùng hắn ra khách sạn, tựa hồ không ai chú ý tới bọn họ, một chiếc màu đen Benz xe hơi chậm rãi sử lại đây, liền tại hai người muốn lên xe thời điểm, mười mấy phóng viên từ bất đồng địa phương xuất hiện, trong tay máy ảnh tất cả đều nhắm ngay này hai người.

Lên xe thời điểm, Matthew có chút kỳ quái, giống như chú ý phóng viên so kế hoạch người nhiều rất nhiều.

Scarlett - Johnson quay đầu nhìn thoáng qua, chẳng lẽ tân liên hệ một ít phóng viên?

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 281: Liên Hợp Hâm Nóng

Thiên không tự Đông Phương bắt đầu trắng bệch, ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ lọt vào một chiếc bảo mẫu trong xe, Helen - Hermann dụi dụi mắt tỉnh lại, kéo ra cửa xe xuống xe lười biếng duỗi eo, chỉ cảm thấy cả người đều không thoải mái, xoay người lấy qua chính mình bao, trước móc ra gương nhìn nhìn, tiếp tìm ra một khối kẹo cao su ném vào trong miệng, ăn lên.

Nàng nâng tay nhìn xem đồng hồ, mới sáng sớm hơn năm giờ.

Tiếp, lại ngẩng đầu nhìn xem phía trước khách sạn, cũng không biết Matthew tên khốn kiếp này mấy điểm có thể đi ra.

Thu hồi ánh mắt, Helen - Hermann ngắm đến một thân hình cao lớn nữ nhân đi tới, lại là tối hôm qua tự mình tọa trấn chỉ huy tmz chủ biên Elena - Boyar.

“Hải, Helen.” Elena - Boyar bước nhanh đi tới,“Ở trong này thủ một đêm?”

“Ta vừa tỉnh ngủ.” Helen - Hermann tập trung tinh thần.

Trên miệng nàng không có nói, trong lòng lại rất rõ ràng [ Dawn of the Dead ] đối với Matthew tầm quan trọng, này bộ phim box office thành công mà nói, chẳng những có thể cho Matthew từ cổ trang phim hành động tiểu loại hình trong chuyển đi ra, còn có thể chứng minh hắn đan kháng box office năng lực.

[ Cướp biển vùng Caribbean ] xác thật rất thành công, Will - Turner cũng rất được hoan nghênh, nhưng nàng sẽ không quên, có được tối cường kêu gọi lực cùng được hoan nghênh nhất nhân thủy chung đều là Johnny - Depp.

Matthew hiện tại ổn cư nhị tuyến, cần chừng ba bộ box office thành công điện ảnh mới có thể vững vàng trèo lên nhất tuyến,[ Dawn of the Dead ] làm nhất tuyến chi lộ bắt đầu tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nếu này bộ phim Bắc Mĩ box office vỏn vẹn thu hồi phí tổn, mặt sau đường liền không có thuận lợi vậy .

Tuyên truyền marketing đối với một bộ phim box office ảnh hưởng, có đôi khi thậm chí sẽ vượt qua phim bản thân.

Elena - Boyar đỡ cửa xe, đứng ở Helen - Hermann bên cạnh, nói,“Tối hôm qua tình huống có chút không đúng, trừ Sean - Daniel tìm người đến cùng một ít rải rác phóng viên, còn giống như có một khác bang nhân canh giữ ở chỗ đó.”

Helen - Hermann nhíu mày,“Một khác bang nhân?” Nàng trong đầu nháy mắt lóe qua một ý niệm,“Scarlett - Johnson bên kia sẽ không cũng có an bài đi?”

“Có loại này khả năng.” Elena - Boyar nhìn về phía khách sạn bên kia, nói,“Những người đó cùng ta nhiếp ảnh phóng viên như vậy, còn canh giữ ở khách sạn cửa.”

Helen - Hermann một tay ôm ngực, một tay niết cằm, qua lại đi hai bước, nói,“Ta nhớ rõ Scarlett - Johnson thông qua Michael Bay cùng DreamWorks hợp tác [ Island ] thử vai, này bộ phim tiền kỳ tuyên truyền đến hiện tại cũng không có phát lực......”

Nói tới đây, nàng cơ hồ xác định điểm này,“Elena, chúng ta là có kế hoạch hành động, xem ra Scarlett - Johnson phương diện cũng phải a.”

Elena - Boyar không khỏi lắc lắc đầu,“Thoạt nhìn Matthew mị lực không có tưởng tượng lớn như vậy a.”

Chuông di động thanh bỗng nhiên vang lên, nàng móc ra đến xem liếc nhìn, đặt ở bên tai chuyển được, nói vài câu sau, cắt đứt điện thoại đối Helen - Hermann nói,“Ta đi đàm bút sinh ý, rất nhanh liền trở lại, Matthew đi ra mà nói, các ngươi chờ ta một hồi, này bút sinh ý khả năng cùng Matthew có liên quan.”

Helen - Hermann gật gật đầu, bởi vì đang suy xét Scarlett - Johnson sự, không có hỏi nhiều.

Nếu Elena - Boyar theo như lời đều là chân thực tình huống mà nói, kia tối hôm qua sự liền có thú , nàng cùng Matthew cùng với Sean - Daniel, muốn cọ Oscar nhiệt độ chế tạo đường viền hoa tin tức hâm nóng điện ảnh, Scarlett - Johnson phương diện cũng là như thế, song phương còn trùng hợp đụng vào cùng nhau......

Nàng quay người lên xe, tìm ra sổ liên hệ, muốn tìm tìm Scarlett - Johnson người đại diện liên hệ phương thức.

Ngắn ngủi nháy mắt, Helen - Hermann liền tưởng đến vạn nhất là thật mà nói, nên như thế nào xử lý chuyện này, cũng không phải kêu Matthew đi ra nhất phách hai tán, như vậy đối ai cũng không có ưu việt, muốn thực hiện ích lợi lớn nhất hóa, phương thức tốt nhất là song phương liên hợp !

Loại này liên hợp hâm nóng thường thường có thể mang đến “Một cộng một lớn hơn hai” hiệu quả.

Helen - Hermann lật hết sổ liên hệ, cũng không có tìm đến Scarlett - Johnson người đại diện liên hệ phương thức, nhanh chóng lấy di động ra bấm gọi trợ lý điện thoại,“Ngươi lập tức đi tìm Scarlett - Johnson người đại diện liên hệ phương thức, phải nhanh !”

Buông xuống di động, nàng xuống xe, đi đến khách sạn cửa phụ cận, tìm yên lặng góc, an tâm đợi lên.

Khách sạn trong đại đường, Matthew kéo Scarlett - Johnson ra thang máy gian, hai người ngày hôm qua lễ phục sớm đổi thành chuyên môn khiến khách sạn đưa đi phổ thông quần áo, nắm tay ra khách sạn đại môn, chia tay thời khắc cũng đến.

“Ngươi như thế nào trở về?” Matthew hỏi Scarlett - Johnson,“Muốn hay không ta đưa ngươi?”

Scarlett - Johnson xác định người đại diện liền tại phụ cận, lắc đầu nói,“Không cần, của ta xe hẳn là chờ ở phụ cận.”

Matthew gật gật đầu, hướng tới khách sạn phía trước kia chiếc màu đen bôn trì vẫy vẫy tay, xe Benz lập tức mở lại đây.

Scarlett - Johnson ánh mắt thẳng tắp tại loạn chuyển, có thể nhìn thấy khách sạn cửa phụ cận có không ít cẩu tử phóng viên, biết giờ khắc này cần lại làm chút gì.

Nhưng nàng vừa có ý nghĩ này, liền cảm giác khuôn mặt bị một đôi thô ráp hữu lực đại thủ bưng, sau đó một phát lửa nóng hôn rơi xuống, Scarlett Johnson lập tức nhớ lại tối hôm qua kia gần như điên cuồng cảm thụ, thò tay ôm lấy Matthew, lại nhiệt liệt đáp lại.

Rải rác tại cửa phụ cận cẩu tử phóng viên, máy ảnh cùng máy quay phim màn ảnh tất cả đều nhắm ngay bên kia, nhanh chóng ấn động shutter, bắt giữ hạ mỗi một nháy mắt.

Benz xe hơi đi đến khách sạn trước cửa, Matthew cùng Scarlett - Johnson tách ra, cười nói,“Tái kiến, Sca.”

Scarlett - Johnson khẽ gật đầu,“Tái kiến, Matthew.”

Matthew lên ô tô, xe Benz chở hắn chạy thượng đạo lộ, lại không có rời đi, mà là dạo qua một vòng hậu tiến khách sạn đối diện bãi đỗ xe, đi đến Thiên Sứ trù tính công ty kia chiếc bảo mẫu bên cạnh xe.

“Ngươi trực tiếp hồi công ty đi.” Matthew cùng tài xế nói một tiếng, đẩy cửa xuống xe.

Helen - Hermann tựa hồ vừa trở về, đang đứng tại bảo mẫu bên cạnh xe, kéo ra bảo mẫu xe môn, tiếp đón Matthew,“Lên xe đi.”

Hai người trước sau lên không gian rộng mở bảo mẫu xe.

Xe không có phát động, còn muốn đẳng Elena - Boyar, Matthew nghe xong Helen - Hermann phỏng đoán mà nói, ít nhiều có chút sửng sốt,“Helen, ngươi là nói, cần hâm nóng không chỉ là chúng ta, Scarlett - Johnson cũng đang làm như vậy?”

“Loại này khả năng rất lớn.” Helen - Hermann bình tĩnh nói,“Elena nhắc nhở qua ta sau, ta tưởng đến một sự kiện, Scarlett - Johnson vừa trở thành Michael Bay cái kia hạng mục nữ chính, mà này gọi là [ Island ] hạng mục vẫn không có tiến hành qua tiền kỳ tuyên truyền, phỏng chừng sau lưng còn khả năng có DreamWorks bóng dáng.”

Matthew không khỏi vò đầu,“Trách không được Scarlett - Johnson dễ dàng như vậy thượng thủ, ta cảm giác nàng cũng quá dễ dàng thông đồng .”

Helen - Hermann tiếp một câu,“Nàng vốn bình xét liền không giai.”

Điểm này Matthew thừa nhận, đan từ tối hôm qua tại khách sạn trong phòng biểu hiện đến xem, Scarlett - Johnson thuộc về cái loại này kinh nghiệm tương đối phong phú trẻ tuổi nữ hài.

Hắn thực ra cũng thấy cũng không ngạc nhiên , nơi này là toàn mĩ khai phóng nhất California, đừng nói là mười chín tuổi Hollywood nữ ngôi sao, e đại bộ phận mười chín tuổi phổ thông nữ hài, bạn trai đều giao qua vài .

Matthew nhìn về phía Helen - Hermann, hỏi,“Ngươi tính toán làm như thế nào?”

Helen - Hermann nói thẳng ra ý nghĩ của mình,“Ta đang suy nghĩ biện pháp liên hệ Scarlett - Johnson người đại diện, nếu có thể xác nhận đây là thật, chúng ta cùng bọn họ có thể liên thủ hâm nóng.”

Nàng nhàn nhạt nói,“Song phương liên thủ lực lượng, xa so với chúng ta đơn phương hâm nóng hiệu quả yếu tốt.”

Việc này vốn là vì tuyên truyền hâm nóng, Matthew đương nhiên sẽ không phản đối, nói,“Có thể, liền như vậy xử lý tốt .”

Cửa xe lúc này bị người ở bên ngoài gõ vang, Helen - Hermann ấn xuống điện tử khóa công tắc, Elena - Boyar lưng một bao, kéo ra trên cửa xe xe, đóng cửa xe sau, ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Matthew thẳng xem.

“Làm sao?” Matthew kỳ quái hỏi,“Không biết ta sao?”

Elena - Boyar lấy xuống bao, từ bên trong lấy ra từ chính mình trong xe lấy đến notebook, lại tại túi áo trung móc ra một đại hào USB, nói,“Matthew, ngươi cũng quá gấp gáp , ở trong thang máy liền bắt đầu làm bừa.”

Nàng giơ lên USB ý bảo một chút,“Các ngươi đều bị nhân chụp xuống đến ! ta hoa năm ngàn dollar mới mua xuống đến !”

Matthew ngược lại là rất bình tĩnh,“Ta vẫn đưa lưng về theo dõi, quần áo lại không có thoát, cũng không chân chính làm, sợ cái gì.”

Elena - Boyar ngạc nhiên ,“Ngươi biết có theo dõi còn làm?”

“Nhịn không được a.” Matthew rất thản nhiên,“Hơn nữa ta cảm giác liền tính khiến theo dõi chụp đến một ít không có thực chất tính hình ảnh, cũng không tính chuyện xấu, chúng ta vốn liền muốn hâm nóng, có video mà nói hiệu quả không phải càng tốt?”

Thực ra hắn lúc ấy coi như là cố ý , nếu theo dõi chỉ là bài trí, quên đi, nếu là thật ghi lại, tính toán hôm nay tìm người đi qua, đem này đoạn video làm ra đến, không nghĩ tới đã để người phát hiện , còn bán đến Elena - Boyar trong tay.

Nếu hắn thật là gấp gáp mặc kệ hết thảy mà nói, trong thang máy có tứ phía vách tường, vì sao cố tình tuyển có thể sử dụng thân thể che lấp vị trí?

Hắn thân hình cao lớn, hướng chỗ đó vừa đứng, liền có thể hoàn toàn ngăn trở Scarlett - Johnson đầu trở xuống địa phương.

Trọng yếu nhất là, hắn cùng Scarlett - Johnson ở trong thang máy, căn bản không có thực chất tính tiếp xúc, chỉ là động tác tương đối nhạ hỏa mà thôi, nếu không phải vừa lên xe Helen - Hermann liền nói Scarlett - Johnson khả năng cũng tại hâm nóng sự tình, hắn sớm liền nói cho Helen - Hermann .

Như vậy cũng tốt, tiết kiệm lại phí một phen tay chân.

Theo sau, Elena - Boyar mở ra Notebook mang não, cắm lên đại hào USB, truyền phát khởi hình ảnh, Helen - Hermann cũng thấu lại đây nhìn xem, trong thang máy hai người động tác rất kịch liệt, nhưng quần áo cũng không có thoát, càng không có trực tiếp bại lộ địa phương.

Như vậy hình ảnh, nếu là ba người thường ghé vào cùng nhau, vẫn là về trong đó một người nào đó hiện thực chụp lén, khẳng định đều sẽ xấu hổ.

Bất quá, này ba vị đặc biệt “Chuyên nghiệp”, không có bất cứ xấu hổ đáng nói.

“Có thể ! tại thích hợp thời cơ phát ra đi......” Helen - Hermann bình tĩnh nói,“Khẳng định có thể dẫn bạo dư luận.”

Elena - Boyar nói,“Ta tiêu phí 5000 dollar, khẳng định muốn phát.”

Matthew chỉ chỉ nàng,“Ta lại chưa nói không để ngươi phát.”

Helen - Hermann kêu lại này hai người, nói,“Hảo, chúng ta lên kế hoạch một chút, mau chóng bắt đầu !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 282: Bắn Nhau Phim Hành Động

Trao giải điển lễ chấm dứt sau, trên truyền thông một mảnh về Oscar thảo luận thanh, các vị Oscar giải thưởng lớn kẻ đạt được tự nhiên là chú ý tiêu điểm, dù cho không có đạt được Oscar giải thưởng lớn nhân, cũng tại cố gắng cọ Oscar cuối cùng nhiệt độ, tỷ như mỗ mỗ mỗ càng hẳn là đoạt giải, vứt bỏ Oscar là bởi mặt khác nguyên nhân, mà không phải thực lực vấn đề.

Loại này mã hậu pháo tuyên truyền nhuyễn văn có thể tùy tiện biên, biên càng biến hóa đa dạng, càng bi tráng, lại càng dễ dàng gợi lên nhân đồng tình, đại chúng bao giờ cũng là đồng tình kẻ yếu, điểm này không dễ dàng sẽ thay đổi.

Tỷ như [ Cướp biển vùng Caribbean ] tay không mà về, liền có rất nhiều truyền thông tại kêu oan, trên thực tế đều là Disney ảnh nghiệp quan hệ xã hội nhuyễn văn, là vì đĩa phim cùng thuê thị trường, cùng với còn tại lên kế hoạch trung tục tác.

Đồng dạng đạo lý, Oscar trên lịch sử cái gọi là mấy bộ oan khuất đại phiến, xác thật có truyền thông kêu oan lấy hấp dẫn nhãn cầu, nhưng càng nhiều đều là nhà làm phim tại nương Oscar cuối cùng một đợt nhiệt độ hâm nóng mà thôi.

Mà tại một mảnh về Oscar đoạt giải cùng thất ý giả tin tức trong, Matthew cùng Scarlett - Johnson đường viền hoa tin tức cũng nhanh chóng truyền bá ra đến.

“Matthew - Horner cùng Scarlett - Johnson từ ‘Oscar chi dạ’ party rời đi, đi một khác gia khách sạn khai phòng.”

“Hai vị gần đây được hoan nghênh minh tinh điện ảnh quần áo không chỉnh, Matthew - Horner nắm tay Scarlett - Johnson rời đi......”

Cùng loại tin tức có rất nhiều, sở dĩ dẫn nhân quan chú là có vô số ảnh chụp làm chứng minh.

Trong đó từ hai người rời đi “Oscar chi dạ” Party khi quần áo không chỉnh, đến đi phụ cận một khác gia khách sạn khai phòng, lại đến sáng sớm rời đi khách sạn hôn nồng nhiệt, tất cả đều bị chụp xuống đến đặt ở tiểu báo cùng hệ thống mạng một ít giải trí trang web bên trên.

Tại Oscar cuối cùng tin tức hâm nóng trung, Matthew thành công cướp lấy không thiếu giải trí tin tức trang.

Mặt khác, Helen - Hermann rất nhanh cùng Scarlett - Johnson người đại diện lấy được liên hệ, song phương gặp mặt nói qua sau, có thể nói ăn nhịp với nhau, tiếp lại đem [ Dawn of the Dead ] cùng [ Island ] hai kịch tổ tuyên truyền quan hệ xã hội người phụ trách kéo tiến vào, đây là phi thường có lợi cho mở rộng phim độ nổi tiếng sự tình, hơn nữa không cần quá lớn đầu nhập.

Rất tự nhiên , mấy phương diện liên hợp ở cùng nhau, bạo sao Matthew cùng Scarlett - Johnson tại Oscar chi dạ chuyện xấu, thậm chí còn có người sinh động như thật miêu tả hai người như thế nào tại Oscar trao giải điển lễ bên trên thông đồng thành gian, lại như thế nào tại “Oscar chi dạ” Trên party điên cuồng hôn nồng nhiệt, cuối cùng cùng nhau khai phòng khi Scarlett - Johnson tiếng hô khiến khách sạn cả một tầng đều không được an bình đợi đã (vân vân).

Giải trí tin tức một khi trở thành nhiệt điểm, sẽ có vô số truyền thông theo vào phân một ly canh, Matthew cùng Scarlett - Johnson danh tự bị thường xuyên đề cập, liên quan [ Dawn of the Dead ] cùng [ Island ] cũng lặp lại bị truyền thông nhắc tới.

Oscar nhiệt độ dần dần tiêu tán, Matthew bay đi New York cùng Boston tiếp tục quay chụp [ National Treasure ], hắn cùng với Scarlett - Johnson đường viền hoa chuyện xấu, còn tại mấy phương sau lưng thế lực thôi động dưới, duy trì liên tục lên men.

Về phần Matthew cùng Scarlett - Johnson hai người kia đương sự, sớm liền thống nhất hảo đường kính, vẫn là lão biện pháp, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Lần này hâm nóng lấy Elena - Boyar sở phụ trách tmz trang web bạo liêu bản khối làm chủ, mỗi ngày đều có tân ảnh chụp phóng ra đến, hơn nữa từ nắm tay đến hôn môi lại đến càng thêm thân mật động tác, chừng mực cũng càng lúc càng lớn, thế tất muốn cho này đoạn đường viền hoa chuyện xấu duy trì một đoạn nhiệt độ.

Thậm chí, liên quay chụp trung [ National Treasure ] cũng gia nhập tiến vào, Anderson - Martinez chuyên môn từ New York bay trở về Los Angeles, tìm đến Helen - Hermann chi tiết nói chuyện một lần, Walt Disney kì hạ một ít truyền thông, cũng bắt đầu phạm vi lớn mật độ cao hâm nóng.

Chuyện xấu đều có thời hiệu tính, một tuần sau, nhiệt độ rõ ràng hạ thấp, lúc này cự ly [ Dawn of the Dead ] phát hành càng ngày càng gần,tmz trang web bên trên tuôn ra trọng bàng tin tức, kia đoạn theo dõi video xuất hiện ở trang web bạo liêu bản khối bên trên, nháy mắt liền đem dần dần phục hồi nhiệt độ, đẩy đến núi lửa bùng nổ.

Ngắn ngủi hai ngày thời gian,tmz trên trang web này đoạn video tỷ lệ click liền tiếp cận một trăm vạn !

Tuy rằng trong video nhìn không tới bất cứ thực chất tính nội dung, nhưng dù là ai đều có thể thông qua hình ảnh phân biệt ra này hai người đang làm cái gì, hơn nữa cũng có thể phân biệt ra đó chính là Matthew cùng Scarlett - Johnson.

Theo sau, trang web phỏng vấn hai danh bảo an video cũng phóng ra, kia hai danh bảo an thành khẩn hứa hẹn tỏ vẻ: Matthew - Horner cùng Scarlett - Johnson ở trong thang máy làm không thể miêu tả sự tình !

Còn có tham gia “Oscar chi dạ” Party nhân bạo liêu,“Matthew - Horner cùng Scarlett - Johnson ở trên party bên cạnh nặc không người hôn nồng nhiệt, bọn họ tựa hồ không để ý người khác thấy thế nào, cuối cùng bọn họ vội vã ly khai party, ai đều biết bọn họ muốn đi làm cái gì.”

Cứ việc Matthew cùng Scarlett - Johnson vẫn là bảo trì trầm mặc, không làm bất cứ đáp lại, lại có video làm chứng cớ, toàn mĩ sở hữu hơi chút chú ý điểm giải trí tin tức nhân, cơ bản đều biết tại Oscar chi dạ, một đôi điên cuồng nam nữ, ở trong thang máy liền nhẫn nại không được .

Toàn bộ ba tháng thượng tuần, Matthew cùng Scarlett - Johnson tuyệt đối là toàn mĩ tối cụ đề tài tính nhân vật, cơ hồ phủ qua tân khoa Oscar tốt nhất nam nữ nhân vật chính Sean Penn cùng Charlize - Theron.

Đương nhiên, phê bình thanh âm cũng không phải không có, tỷ như rất nhiều đức cao vọng trọng nhân sĩ liền công khai công kích, cho rằng Matthew cùng Scarlett - Johnson thân là công chúng nhân vật, lại đạo đức trình độ thấp kém, Hollywood các đại công ty hẳn là vứt bỏ bọn họ, không sử dụng hai người làm kì hạ phim diễn viên......

Cùng loại như vậy ngôn luận còn có không thiếu, nhưng vô luận là Matthew phương diện này, vẫn là Scarlett - Johnson kia một phương diện, cũng không có để ý, liên đáp lại cũng lười đi làm.

Tựa như Matthew phía trước lý giải đến như vậy, chưa từng có nhân trông cậy vào Hollywood ngôi sao là đạo đức mô phạm.

Trọng yếu nhất là, hắn cùng Scarlett - Johnson, một chưa lập gia đình, một chưa gả, cũng không có luyến ái đối tượng, căn bản không có quá nhiều có thể bị chỉ trích địa phương, này nhiều lắm cũng chính là biến thành hai người hắc liêu.

Nhưng Hollywood ai để ý loại này hắc liêu? Nào Hollywood ngôi sao cùng loại hắc liêu không phải chồng chất thành sơn.

Về phần khiến Hollywood công ty phong sát bọn họ, kia liền hoàn toàn là chê cười, việc này nhanh chóng truyền khắp toàn mĩ, thậm chí bay đến Đại Tây Dương bờ bên kia Âu Châu, phía sau màn thôi thủ tự nhiên không thể thiếu Universal ảnh nghiệp cùng Disney ảnh nghiệp như vậy Hollywood đại công ty.

Bởi vì này thiết thực khiến Matthew diễn viên chính điện ảnh bị thụ chú ý, liên Scarlett - Johnson đều không ngoại lệ.

Tại nhiều gia cơ cấu công bố ba bốn tháng tối thụ chờ mong phát hành phim trung,[ Dawn of the Dead ] nhất cử vượt qua tháng tư phân trung tuần phát hành [ Kill Bill 2], dược cư đến đệ nhất vị !

Đồng thời, Matthew đang tại tham diễn [ National Treasure ] cũng trở thành năm nay kỳ nghỉ tối thụ chú ý phim vị thứ hai, gần với Pixar phòng công tác hoạt hình đại tác [ The Incredibles ].

Lấy hâm nóng diễn viên phương thức, đến gia tăng điện ảnh độ hấp thụ ánh sáng cùng lực hấp dẫn, là Hollywood tối quen dùng tuyên truyền thủ đoạn chi nhất.

Matthew cũng tại hoàn toàn phối hợp hâm nóng, chặt chẽ nhớ kỹ Helen - Hermann dặn dò, vô luận phóng viên như thế nào hỏi, đều không trả lời một câu.

[ National Treasure ] quay chụp, so dự định kế hoạch thuận lợi rất nhiều, thêm một ít cảnh tượng cùng ban sơ kế hoạch bất đồng, thực địa quay chụp tồn tại rất lớn độ khó, đặc biệt là du khách rất nhiều cảnh điểm, cùng loại vai diễn đạo diễn Jon Turteltaub cùng Jerry - Bruckheimer thương nghị sau, đều sửa thành tại Disney nhà sản xuất studio trung đáp cảnh quay chụp.

Cứ như vậy, cảnh quay bên ngoài phân tương đối giảm bớt một ít, tại studio trung quay chụp vai diễn có điều gia tăng.

Matthew tại quay chụp hoàn cảnh quay bên ngoài sau, cũng tạm thời ly khai [ National Treasure ] kịch tổ, vi sắp phát hành [ Dawn of the Dead ] phất cờ hò reo, tham dự một loạt quảng bá hoạt động.

Bất quá, tại bất cứ trường hợp, hắn đều đối về Scarlett - Johnson đề tài tránh, há miệng ngậm miệng tất cả đều là [ Dawn of the Dead ].

Vì tuyên truyền cần, Matthew còn dùng hắn kia tương đối lạn hành văn, tại cá nhân trên blog viết một thiên cùng loại [ tang thi sinh tồn chỉ nam ] hiện thực bản [ tang thi đại tác chiến ].

Sau đó, Blog bị hắn phấn ti quảng vi phát, tuy rằng Matthew hành văn phi thường phổ thông, nhưng tại phấn ti trong mắt, thích ngôi sao sở hữu hết thảy đều là hảo, cho dù là tại trong thang máy làm mặt khác nữ ngôi sao, kia cũng là cái kia nữ ngôi sao khiếm làm.

Như thế phạm vi lớn hâm nóng, gợi ra không có khả năng tất cả đều là chú ý, tự nhiên sẽ có phản đối hiệu ứng.

Tỷ như Scarlett - Johnson một ít phấn ti liền đối Matthew bất mãn, chạy đến Matthew Blog phía dưới khai mắng, Matthew phấn ti không chỉ bảo vệ nhà mình trận địa phòng thủ, còn chạy đến Scarlett - Johnson Blog phía dưới phản kích.

Hai nhà phấn ti trực tiếp ở trên mạng internet khai mắng, Matthew fan mắng Scarlett - Johnson không biết liêm sỉ lung tung thông đồng nhân, Scarlett - Johnson phấn ti liền mắng Matthew là lạm tình không phụ trách nhiệm tra nam.

May mà hôm nay mạng xã hội còn không giống tương lai như vậy phát đạt, đối mắng cũng hạn chế ở hệ thống mạng rất nhỏ trong phạm vi.

Bởi vây quanh Matthew sinh ra một loạt đề tài, một ít thị trường dự trắc cơ cấu, lặng yên điều cao đối với [ Dawn of the Dead ] tuần đầu box office dự trắc, phía trước đều là cho rằng phim cuối tuần đầu box office sẽ ở 1600 vạn dollar, mới nhất đánh giá ước lượng con số bay lên đến 2500 vạn dollar.

Thậm chí, rất nhiều điện ảnh chế tác công ty, một lần nữa thẩm xem Matthew, như vậy một có đủ đề tài độ lại có thể dẫn phát nhiệt điểm trẻ tuổi ngôi sao, có phải hay không phù hợp chính mình công ty nhu cầu?

Hollywood chung quy là giới kinh doanh, chỉ cần có thể mang đến kếch xù ích lợi, đó chính là các công ty tôn quý nhất ngồi trên khách quý.

“[ National Treasure ] muộn nhất cuối tháng tư liền sẽ quay chụp hoàn tất......”

Trong văn phòng, Helen - Hermann trịnh trọng đối Matthew nói,“Hiện tại là thời điểm suy xét một phần công tác.”

Matthew hỏi,“Ngươi có thích hợp mục tiêu.”

Helen - Hermann không có tiếp hắn mà nói, tự mình nói,“Hôm nay đến xem,[ Dawn of the Dead ] Bắc Mĩ box office hồi bản vấn đề không lớn, như vậy chúng ta là có thể dựa theo phía trước kế hoạch tiếp tục đẩy vào, ngươi tiếp tục biểu diễn hiện đại loại hình động tác nhân vật.”

Nàng xem Matthew, nói,“Ta được đến xác thực tin tức, Summit Entertainment đang tại trù bị một về sát thủ hạng mục, bắn nhau phim hành động !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 283: Xâm Lược Tính Cùng Nguy Hiểm Tính Càng Cao

“Summit Entertainment đầu năm nay tiếp nhận nổi tiếng chế tác nhân Akiva - Goldsman đề cử.”

Không đợi Matthew hỏi, Helen - Hermann liền chi tiết nói,“Mua Simon - Kinberg tại Columbia đại học điện ảnh học viện liền đọc khi thạc sĩ tốt nghiệp tác phẩm, chuẩn bị quay chụp một bộ sát thủ bắn nhau phim hành động.”

Nàng xem hướng Matthew,“Ngươi gần nhất không phải thường xuyên đi súng ống câu lạc bộ sao? Hơn nữa tại Band of Brothers cùng Black Hawk Down kịch tổ nhận qua hệ thống chiến thuật động tác huấn luyện.”

“Là thường xuyên đi, ta thương pháp cũng không kém.” Matthew không quên trước cho mình thổi thượng hai câu, hỏi tiếp nói,“Akiva - Goldsman? Tên này giống như ở nơi nào từng nhìn đến a.”

Helen - Hermann đơn giản nói,“Nổi tiếng biên kịch cùng chế tác nhân, chế tác nhân phương diện danh khí cùng địa vị không bằng Sean, bất quá hắn có thể xem như Hollywood kim bài biên kịch, [ A Time To Kill ],[ mê thất vũ trụ ] cùng A Beautiful Mind đều là hắn kịch tác, A Beautiful Mind còn khiến hắn lấy đến Oscar tốt nhất biên kịch thưởng, năm nay kỳ nghỉ hè muốn công chiếu [ ta, người máy ] kịch bản sử dụng thực ra không phải Asimov nguyên bản tác phẩm, mà là hắn cải biến sau kịch tác, bất quá hắn không có kí tên.”

Nghe xong này mấy, Matthew đại khái minh bạch , Akiva - Goldsman là Hollywood một thành công nhân sĩ.

Dựa theo Hollywood tín điều, liên tiếp thành công nhân sĩ tác phẩm, thành công tỷ lệ sẽ càng cao, phiêu lưu tương đối tiểu.

“Còn có càng cụ thể sao?” Matthew hỏi.

Helen - Hermann khẽ gật đầu, tiếp tục nói,“Từ tháng một nguyệt trung, Summit Entertainment liền tại lên kế hoạch này hạng mục, Akiva - Goldsman hội đảm nhiệm người sản xuất, sản xuất dự toán một ức dollar, kế hoạch đạo diễn cùng diễn viên chính đều cam kết đã chứng minh qua chính mình nổi danh ngôi sao, một tuần trước Akiva - Goldsman vừa đàm phán ổn thỏa đạo diễn, đạo diễn qua The Bourne Identity Doug Liman đem chấp chưởng loa đạo diễn.”

Matthew vừa nghe, đan từ trên mặt giấy đến nói, này hạng mục dứt khoát rất đáng tin , do Oscar kẻ đạt được cùng thị trường chứng minh qua Akiva - Goldsman đảm nhiệm người sản xuất, đạo diễn là đạo diễn danh tiếng cùng box office song bạo The Bourne Identity Doug Liman, mong muốn đầu tư cao tới một ức dollar.

Này mấy nhân tố đều có thể lớn nhất hạn độ bài trừ đi thất bại phiêu lưu.

“Kịch tổ đã thành lập, bắt đầu trước kỳ trù bị.” Helen - Hermann còn nói thêm,“Bất quá Akiva - Goldsman, Simon - Kinberg cùng Doug Liman ba người, còn tại đối kịch bản tiến hành điều chỉnh, phỏng chừng muộn nhất sẽ không vượt qua tháng sáu, này kịch tổ liền sẽ công khai chiêu mộ nam nữ nhân vật chính.”

Matthew nhìn về phía Helen - Hermann,“Công khai chiêu mộ?”

Helen Hermann gật đầu,“Không sai ! chính là công khai chiêu mộ, diễn viên loại hình, già vị, kêu gọi lực, quá khứ ba năm diễn viên chính phim box office cùng với thích hợp hay không phim hành động đợi đã (vân vân), đều là kịch tổ suy xét nhân tố.”

“Kia muốn gặp phải phi thường kịch liệt cạnh tranh a.” Matthew nháy mắt có giác ngộ.

“Akiva - Goldsman cùng ta phụ thân có điểm giao tình, cho nên ta cùng hắn coi như quen thuộc.” Helen - Hermann bình tĩnh nói,“Kịch tổ công khai chiêu mộ diễn viên, muốn tới tháng năm mới hướng bên ngoài phóng tin tức.”

Nàng xem Matthew nói,“Ta sẽ lại cùng Akiva - Goldsman tiếp xúc, xem có thể hay không trước tiên lấy đến kịch bản, như vậy chúng ta có thể tiến thêm một bước phán đánh giá hạng mục phiêu lưu.”

Tuy rằng từ nhân viên tổ hợp đi lên xem phi thường đáng tin, nhưng nhân vật rốt cuộc có phải hay không thích hợp Matthew, tại nhìn đến kịch bản cùng nhân thiết phía trước, ai cũng không thể cam đoan.

Matthew cũng rõ ràng, Helen - Hermann đây là phòng ngừa chu đáo, sớm làm chuẩn bị mà nói, tương lai cũng có thể nhiều một chút điểm nắm chắc, mà hắn cũng nghe đến Helen - Hermann mà nói , Akiva - Goldsman cùng nàng phụ thân có giao tình, nếu hắn muốn tranh đoạt nhân vật này, cũng là ưu thế sở tại.

Helen - Hermann thanh âm lại vang lên,“Ta trước với ngươi thông dưới khí, cụ thể chờ ta có xác định tin tức sau lại bàn, ngươi có thời gian tiếp tục đi luyện thương, này cũng có thể trở thành ưu thế.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta biết.”

Này tạm thời chính là một ý đồ, chung quy trừ phía sau màn đội hình rất đáng tin bên ngoài, bây giờ còn không có càng nhiều tin tức.

Hắn đến hiện tại, tiếp phiến tự nhiên muốn tương đối cẩn thận một ít, Helen - Hermann làm hắn người đại diện, muốn theo trong giới rất nhiều được duyệt hạng mục trung, bài trừ đi phiêu lưu quá lớn , loại hình không thích hợp , cuối cùng đặt ở văn phòng trung thông khí , cơ bản đều là tương đối thích hợp hắn hạng mục.

Matthew hiện tại công tác bận rộn, đương nhiên không có khả năng từ Hollywood rất nhiều kịch tổ trong chọn lựa thích hợp , đây đều là người đại diện công tác, bài trừ đi kia vài khả năng nát mất , đem đáng tin đặt ở trước mặt cung hắn chọn lựa.

Đương nhiên, một danh diễn viên đánh ra danh khí, đặc biệt là vừa biểu diễn quá đại bạo tác phẩm sau, thường thường sẽ có kịch tổ chủ động tìm lên cửa đến, tựa như Matthew phía trước thu đến một loạt mời như vậy.

Tỷ như Dimension Films đầu tư một kịch tổ liền phát đến qua mời, đạo diễn Robert - Rodriguez mời hắn biểu diễn [ Tội Ác chi thành ], Matthew cùng Helen - Hermann thương nghị sau, đối với Robert - Rodriguez loại này điển hình b cấp phiến đạo diễn có nghi ngờ, uyển cự thử vai mời.

Matthew không nhìn qua này bộ phim, nhưng đi đến bên này sau xem qua [ sát thủ bi ca ] cùng [ giết ra bình minh ], thẳng thắn giảng, Robert - Rodriguez phong cách xa so [ Dawn of the Dead ] còn muốn phi chủ lưu.

Nghiêm khắc nói lên, phim zombie tuy rằng không phải chủ lưu thương nghiệp điện ảnh, nhưng cũng hình thành quy mô khổng lồ lưu hành văn hóa, cũng không phải đặc biệt phi chủ lưu, nhưng Robert - Rodriguez kia hai bộ phim, càng như là thế kỷ trước sáu bảy mươi niên đại cái loại này thấp thành bản nơi xay bột điện ảnh, thượng vàng hạ cám nhét rất nhiều nguyên tố đi vào, căn bản không chú trọng logic, như thế nào kinh bạo nhãn cầu như thế nào đến.

Đặc biệt là [ giết ra bình minh ], phi chủ lưu khiến lúc ấy xem băng ghi hình Matthew đều trợn mắt há hốc mồm, phim nửa đầu bộ phận là màn ảnh sạch sẽ được không thể lại sạch sẽ tây bộ phiến gia quốc lộ phiến, lão đại Clooney cùng lão Nhị Quentin chính là một đôi kẻ điên sát nhân cuồng, phái đoàn cực kỳ giống [ trời sinh sát nhân cuồng ] bên trong kia đúng, nhưng mà phim tại tiến vào Mexico sau, lại như là lây dính địa phương thần bí khí tức mà chuyển tiếp đột ngột, căn bản không cho nhân thích ứng thời gian, cũng đã thành một bộ buộc chặt sắc tình, bạo lực, quỷ hút máu, cương thi, huyết tương thập cẩm, nhất thời chỉ có kinh ngạc phân......

Xem xong bộ điện ảnh này, Matthew còn cảm khái, may mắn Quentin - Tarantino cùng Robert - Rodriguez đi vỗ điện ảnh, bằng không thế giới này liền muốn nhiều hai biến thái sát nhân cuồng .

Xác thật, Quentin - Tarantino cùng Robert - Rodriguez điện ảnh thoạt nhìn rất thích, nhưng Matthew cùng Helen - Hermann đều xác định, này không phù hợp hắn lộ tuyến, biểu diễn loại này điển hình b cấp phiến, đối với hắn sự nghiệp cũng không thể mang đến rõ ràng chỗ tốt, một khi thất bại mà nói, còn sẽ trở thành liên lụy, thu hoạch cùng phiêu lưu rõ ràng tương phản.

Matthew rất rõ ràng chính mình chỉ là nhị tuyến ngôi sao, căn bản ăn hành không nổi, bây giờ còn không tới do hắn yêu thích cùng tính tình tuyển phim thời điểm.

Mặt sau, Helen - Hermann lại cùng Matthew thảo luận lên cùng Scarlett - Johnson hâm nóng một ít thiện hậu công việc, loại sự tình này có thể ở trong thời gian ngắn gấp bội gia tăng độ sáng tỏ, cũng sẽ dẫn phát một ít phản đối ảnh hưởng.

Tỷ như Matthew sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế, là hoa hoa công tử linh tinh ngôn loạn, dần dần tại truyền thông cùng trên hệ thống mạng truyền ra .

Matthew ngược lại là không quan trọng, Hollywood xác thật có hảo nam nhân, nhưng đại bộ phận nam ngôi sao đều là hoa hoa công tử.

Trước mắt hắn tạm thời không có lại chính thức kết giao bạn gái tính toán, nếu tương lai có thể gặp được tâm động , cũng sẽ đi chăm chú theo đuổi, tựa như lúc trước theo đuổi Britney như vậy.

Ở như vậy hỗn loạn trong giới, cảm tình loại sự tình này, ai cũng không thể cam đoan.

Sau đó, Helen - Hermann còn nói , nàng sẽ nếm thử mời Akiva - Goldsman cùng Doug Liman tham gia [ Dawn of the Dead ] lần đầu, này bộ phim trung Matthew có đại lượng nổ súng xạ kích cùng hành hung tang thi động tác hí, nói không chừng liền có thể đả động này hai vị.

Tuy rằng Akiva - Goldsman bắn nhau phim hành động cụ thể như thế nào còn muốn đẳng cụ thể tin tức lại xác định, nhưng trước tiên làm chút chuẩn bị là không sai .

Helen - Hermann sở dĩ dám như vậy sao làm, cũng là xuất phát từ đối phim tin tưởng.

Universal ảnh nghiệp từ Oscar trao giải điển lễ sau khi kết thúc, liền liên tiếp vi [ Dawn of the Dead ] cử hành vượt qua năm trường thử chiếu hội, trong đó bao gồm truyền thông phóng viên, bình luận điện ảnh nhân, trong giới chuyên gia cùng bộ phận fan điện ảnh đẳng chuyên trường, đạt được đánh giá đại bộ phận đều là tích cực , có thể nói là khen ngợi một mảnh.

Thậm chí,[ Dawn of the Dead ] lạn cà chua đều trước tiên giải cấm , trang web thu thập 46 thiên trước bình luận điện ảnh trung, hảo bình tỷ lệ đạt tới 79%, chia đều được điểm có 7.5 phân, chú ý bỏng chỉ số cũng đạt tới 80%.

Này đối với một bộ phi chủ lưu phim zombie đến nói, có thể tính danh tiếng phi thường không sai .

Trong đó Matthew biểu diễn nam chính nhận đến phổ thông fan điện ảnh xem thử quần thể nhất trí khen ngợi, cho rằng triển hiện ra nhân loại nghịch cảnh sinh tồn cùng nam nhân cường hãn một mặt.

Helen - Hermann nếu mời nhân, đương nhiên là có nhất định tự tin .

Đương nhiên,[ Dawn of the Dead ] cũng có phản đối tin tức.

Từng kia bộ [ Dawn of the Dead ] người sản xuất tại nhìn qua thử chiếu sau, liền công khai tỏ vẻ không thích này bộ tân phim.

“Ta tham dự Zack Snyder phục chế bản bộ phận trù bị công tác, điện ảnh trung tang thi nhân vật di động quá nhanh, cũng không đủ điển hình. Ta nhớ rõ George năm đó mất rất nhiều thời gian mới khiến vai phụ đạt tới nhân vật chính biểu diễn trình độ, phim bên trong có hộ sĩ cương thi, bóng chày cương thi, cùng rất nhiều có thể rõ ràng phân biệt cương thi -- bọn họ đã không phải thứ yếu nhân vật . Nhưng tại đây bộ phim mới bên trong, bọn họ tất cả đều là vì phụ trợ nam chính Matthew - Horner mà tồn tại , này đã mất đi phim zombie lớn nhất mị lực.”

Xác thật, tân bản phim bên trong tang thi, không lại là cái loại này chậm rì nhân vật, này xâm lược tính cùng tính nguy hiểm càng cao.

Đây cũng là căn cứ thời đại làm ra biến hóa, điện ảnh bao giờ cũng là theo thời đại tại thay đổi, nhất thành bất biến chỉ có thể chết mất.

Mặt khác, làm hoạt tử nhân ba bộ khúc linh hồn nhân vật, George -a- Romero cũng cự tuyệt tham dự này phiên bản [ Dawn of the Dead ] lần đầu thức.

Này mấy đều là bất lợi tin tức.

Nhưng mặc kệ lão phiên bản nhân như thế nào không xem trọng tân bản [ Dawn of the Dead ], này bộ phim đều tại ba tháng trung tuần đúng giờ phát hành .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 284: Thermopylae

Thái dương vừa mới chuyển đến phía tây, còn không có rơi xuống Thái Bình Dương,[ Dawn of the Dead ] không tính rất lớn lần đầu thức, liền tại Nokia trên quảng trường kéo ra đại mạc, hôm nay buổi chiều tang thi xuất lồng, đủ loại tang thi cơ hồ hoàn toàn chiếm lĩnh Nokia quảng trường, trừ tang thi bên ngoài, còn lại nhiều nhất chính là giơ Matthew áp phích fan điện ảnh.

Lâm phát hành này hai tuần hâm nóng, khiến phim độ nổi tiếng hết sức đề cao.

Universal ảnh nghiệp một vị cao quản tiền trận đối Sean - Daniel nói qua, trận này tuyên truyền thế công đủ để ngang với năm trăm vạn dollar tuyên truyền chi tiêu.

Tuy rằng nói như vậy có chút khoa trương, nhưng Matthew cùng Scarlett - Johnson kia đoạn video vừa ra, gợi ra oanh động hiệu quả, tuyệt đối kinh người.

Thậm chí, này tin tức còn lên Đại Tây Dương bờ bên kia tỷ như [ The Sun ] đẳng phần đông tiểu báo nhiệt điểm cùng đầu bản.

Scarlett - Johnson bên kia hiệu quả như thế nào, Matthew không có đi chú ý, bất quá nghĩ đến cũng sẽ không rất kém cỏi.

Một mảnh tang thi loạn vũ trung, Matthew đi qua thảm đỏ, đi đến truyền thông khu, thông lệ tiếp nhận phỏng vấn, sở hữu hỏi cùng Scarlett - Johnson cùng Jessica - Alba linh tinh vấn đề, hắn một mực không trả lời.

Hai người kia với hắn mà nói, tạm thời là quá khứ thức .

Sau đó chính là một loạt kịch tổ hợp ảnh, cùng nhà tài trợ chụp ảnh chung đợi đã (vân vân), mãi cho đến sắc trời đêm đen đến, Matthew, Jessica - Alba cùng Alexandra - Daddario đẳng kịch tổ chủ sáng thành viên mới đi vào rạp hát.

Matthew cùng Jessica - Alba như cũ hữu thuyết hữu tiếu, Alexandra - Daddario cùng Jessica - Alba vẫn là lẫn nhau không nói cáp, hơn nữa Matthew cũng chú ý tới , Alexandra - Daddario so lần trước gặp mặt khi, đối với hắn càng khách khí .

Loại sự tình này cũng rất bình thường, Matthew biết chính mình sinh hoạt cá nhân phương diện thanh danh, phỏng chừng sắp cùng Leonardo - DiCaprio xem tề .

Đương nhiên, muốn ở phương diện này cùng Leonardo - DiCaprio so, hắn kém được vẫn là có điểm nhiều.

Đi đến khách quý phòng nghỉ, Matthew lập tức nhìn thấy Helen - Hermann cùng hai trung niên nam nhân cùng nhau tại nói chuyện, ném Jessica - Alba mặc kệ, mau đi qua.

“Akiva, Doug......” Helen - Hermann vi song phương làm giới thiệu,“Đây là Matthew, Matthew - Horner, ta kì hạ tối đại bài ngôi sao.”

Nàng hướng Matthew giới thiệu đầu hơi cao một điểm trung niên nam nhân,“Đây là Akiva - Goldsman, giải Oscar đoạt giải.” Tiếp, lại giới thiệu đầu giống như tổ chim như vậy một người khác,“Đây là Doug Liman, phi thường có tài hoa đạo diễn.”

Matthew chủ động vươn tay, nhất nhất cùng hai người bắt tay, lại hàn huyên vài câu, sau đó nhìn thấy Helen - Hermann ánh mắt, chủ động cáo từ ly khai.

Bây giờ còn chỉ là ý đồ, hắn này diễn viên chủ động lắc lư qua lại, nói không chừng sẽ phát ra phản hiệu quả.

Chung quy này hai người không phải Sean - Daniel cùng Zack Snyder, lẫn nhau phi thường xa lạ.

Matthew tìm đến Zack Snyder, đây mới là hắn muốn trọng điểm chú ý nhân vật, hơn nữa trải qua này bộ phim quay chụp cùng ma hợp sau, hắn cùng với Zack Snyder quan hệ, xử tương đương không sai.

“[ Dawn of the Dead ] liền muốn phát hành .” Matthew đứng ở Zack Snyder bên cạnh, thấp giọng hỏi,“Có tìm đến thích hợp hạng mục sao?”

Zack Snyder lắc lắc đầu, nói,“Ta lại không có ngươi lớn như vậy danh khí, chỉ là giới điện ảnh tân nhân, này bộ phim box office không ra, ai dám tìm ta quay chụp tiếp theo bộ.”

Hắn lại thở dài,“Ta với ngươi nói qua ta tưởng quay chụp cái loại này phong cách, phỏng chừng không có chế tác nhân sẽ thích, hơn nữa tạm thời ta cũng tìm không thấy thích hợp đề tài.”

Matthew phía trước cùng hắn trao đổi thời điểm, liền nghe Zack Snyder từng nhắc tới, hắn tưởng quay chụp một bộ cường điệu thị giác hệ phong cách điện ảnh, sắc điệu đều thiên dày đặc ám sắc, giống như từng bức thâm trầm tranh sơn dầu linh tinh .

“Zach......” Matthew nhắc nhở nói,“Có lẽ ngươi có thể đi truyện tranh bên trong tìm kiếm một chút, có hay không thích hợp ngươi cải biên tác phẩm.”

“Liền tính tìm đến.” Zack Snyder có điểm bất đắc dĩ,“Cũng rất khó kéo đến đầu tư.”

Matthew đột nhiên tăng thêm ngữ khí, nói,“Nếu thêm ta đâu?”

Zack Snyder ngẩng đầu nhìn Matthew liếc nhìn,“Ngươi xác định?”

Hắn biết rõ, Matthew hôm nay đang lúc hồng, nói là nhị tuyến ngôi sao trong người nổi bật cũng không quá phận, nghe nói thu đến kịch tổ mời đều có một thước Anh dầy.

“Nếu [ Dawn of the Dead ] thành công, chúng ta hai liền có càng nhiều tiền vốn .” Matthew có vẻ rất tự tin, chung quy từ phim tiền kỳ danh tiếng đến xem, thành công khả năng rất lớn,“Chúng ta lại kéo đầu tư cũng sẽ càng dễ dàng một điểm.”

Zack Snyder gật gật đầu,“Ta hiện tại liền ngóng trông [ Dawn of the Dead ] có thể đại bán.”

Chỉ có tự thân làm ra thành tích , hắn muốn phong cách mới có khả năng sẽ thực hiện.

Matthew nở nụ cười,“Ta cũng vậy a.”

“Thực ra......” Zack Snyder nhìn nhìn Matthew, còn nói thêm,“Ta rất tưởng tại đây bộ phim bên trong đột xuất một loại bi tình cùng trang trọng cảm, nhưng Sean không cho phép ta làm như vậy.”

Matthew nói tiếp nói,“Không có biện pháp, Hollywood là người sản xuất trung tâm chế.”

Đừng nói là mới vào nghề Zack Snyder , liên Ridley - Scott như vậy nhất tuyến đạo diễn, đều phải nghiêm trọng nhận đến người sản xuất chế ước.

Lại cùng Zack Snyder hàn huyên vài câu, Matthew nhớ tới ba trăm hồng quần lót, nhắc nhở hắn một câu.

“Đúng, ta nhớ rõ giống như ở nơi nào xem qua một quyển truyện tranh linh tinh .” Matthew phía trước chuyên môn tra qua, cũng tìm đến kia bản tranh minh họa tiểu thuyết,“Mặt trên tranh minh họa, rất giống ngươi miêu tả cái loại này phong cách.”

Zack Snyder lập tức hỏi,“Cái gì truyện tranh?”

Matthew vì tránh cho một ít khả năng sẽ tồn tại phiền toái, nói,“Cụ thể danh tự ta không nhớ rõ , chỉ nhớ rõ nội dung là cổ Hy Lạp nhân cùng cổ người Ba Tư tại một tên là cái gì quan địa phương khai chiến.”

Zack Snyder không ngừng điểm đầu,“Ta quay đầu đi tìm tìm.”

“Ta nghĩ đến một điểm đến.” Matthew lại nhắc nhở một câu,“Hình như là Sparta nhân cùng cổ người Ba Tư tác chiến.”

“Sparta nhân? Cổ người Ba Tư?” Zack Snyder phản ứng phi thường mau, đối Tây phương lịch sử tựa hồ cũng rất lý giải,“Thermopylae?”

“Đối !” Matthew phụ họa,“Chính là Thermopylae !”

Zack Snyder ghi tạc trong lòng,“Đợi ngày mai ta tìm đến xem.”

Hắn cùng với Matthew thường xuyên tiếp xúc qua sau, có thể nhận ra, vị này tuổi trẻ minh tinh điện ảnh phàm là liên lụy đến công tác bên trên sự tình, đều phi thường nghiêm túc.

Có người lại đây tìm Zack Snyder, Matthew đi đến bên kia, nhìn thấy một mình ngồi ở trong góc hẻo lánh Alexandra - Daddario, lập tức đi qua.

“Hải, Anna.” Matthew ngồi ở nàng đối diện trên vị trí.

Alexandra - Daddario cười cười,“Hải, Matthew.”

Matthew hỏi,“Như thế nào một người đợi ở trong này?” Hắn chỉ chỉ đám người,“Muốn hay không ta mang ngươi đi nhận thức một ít trong giới trọng lượng cấp nhân vật.”

“Không cần.” Alexandra - Daddario chậm rãi lắc đầu,“Ta có điểm không thoải mái.”

Matthew nhiệt tâm hỏi,“Muốn hay không tìm thầy thuốc?”

Alexandra - Daddario tươi cười trung mang theo một tia xấu hổ,“Không cần, ta bụng đau.”

Matthew lập tức minh bạch lời này ý tứ, cũng có chút xấu hổ, nhanh chóng đổi một đề tài,“Gần nhất có nhìn thấy qua Amanda sao?”

“Ta cũng thật lâu không gặp .” Alexandra - Daddario suy nghĩ một chút, nói,“Lần trước thấy nàng vẫn là tân niên thời điểm, bất quá nàng mau tốt nghiệp , năm nay kỳ nghỉ hè tốt nghiệp sau liền không đi Anh quốc , sẽ lưu lại Mĩ quốc phát triển.”

Matthew thử hỏi,“Ngươi cùng nàng giao tình rất tốt?”

Alexandra - Daddario nhẹ nhàng gật đầu,“Chúng ta rất sớm liền nhận thức , vẫn đều là hảo bằng hữu, tuy rằng ta so nàng tuổi nhỏ một chút.”

Lúc này có kịch tổ công tác nhân viên tiếp đón khách quý phòng nghỉ bên trong người đi rạp hát chiếu phim trong đại sảnh liền ngồi, Matthew nhắc nhở Alexandra - Daddario,“Ngươi cẩn thận một điểm.”

Alexandra - Daddario xuyên là một đôi giày cao gót.

Matthew trước đứng lên, chủ động thò tay qua đi, muốn lạp Alexandra - Daddario lên, Alexandra - Daddario chần chờ một chút, vẫn là bắt được Matthew tay, mượn dùng hắn kéo động lực lượng, đứng lên.

“Đi thôi.” Matthew hợp thời buông tay ra, phía trước dẫn đường.

Alexandra - Daddario lên tiếng, theo đi lên, nàng màu lam ánh mắt, vẫn nhìn Matthew phía sau lưng, trong đó lộ ra một tia nghi hoặc, từ ban đầu đến hiện tại, sở hữu cùng Matthew tiếp xúc trung, hắn đều như là nhiệt tình hảo bằng hữu, căn bản không giống truyền thông đưa tin như vậy.

Nghĩ đến đây, nàng nhanh chóng lắc lắc đầu, tại Toronto quay chụp trong lúc, nhưng là chính tai nghe được qua Jessica - Alba kia cao vút rít the thé......

Từ cửa hông đi vào chiếu phim đại sảnh, Matthew đi tới hàng đầu tiên, hắn chỗ ngồi vừa lúc ở đạo diễn Zack Snyder cùng chế tác nhân Sean - Daniel ở giữa.

Sean - Daniel đột nhiên nói,“Matthew, có chuyện vừa rồi quên nói.”

Matthew quay đầu, nghi hoặc nhìn hắn.

“Mấy ngày hôm trước ta đã thấy Stephen.” Sean - Daniel nói thẳng,“Hắn khiến ta nhắc nhở ngươi, tháng năm sơ có thời gian mà nói, nhất định phải đi tham gia hắn tân phim lần đầu thức.”

“Ân.” Matthew gật gật đầu,“Quay đầu ta cấp Stephen gọi điện thoại.”

Đầu tiên là Orlando - Bloom mời, hiện tại lại có Stephen - Sommers mời, hắn khẳng định muốn đi [ Van Helsing ] lần đầu thức thượng xem xem.

Về phần Rachel - McAdams mời, hắn phía trước đã chuyên môn gọi điện thoại uyển cự ,[ tiện nữ hài ] tổ chức lần đầu thức thời gian, phỏng chừng [ National Treasure ] còn không có chụp xong, hắn không có khả năng buông xuống đứng đắn công tác, chạy đi tham gia người khác lần đầu thức.

Hơn nữa lần đó sau, Matthew cũng không chuẩn bị lại cùng Rachel - McAdams có kia phương diện lui tới , lần trước thù lao tìm một cơ hội hoàn cho nàng liền là.

Thật sự không được, kia liền quỵt nợ hảo, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát.

Liền tại Matthew tự hỏi thời điểm, chiếu phim đại sảnh dần dần lâm vào im lặng, tại thứ bốn bài vị trí, Helen - Hermann cùng Akiva - Goldsman cùng Doug Liman ngồi ở chỗ kia, chờ đợi điện ảnh bắt đầu chiếu phim.

Akiva - Goldsman cùng Helen - Hermann phụ thân là quen biết đã lâu, cũng có thể đoán được Helen - Hermann mời hắn cùng Doug Liman tới được ý đồ.

Vốn, Matthew - Horner là bọn họ suy xét đối tượng chi nhất, hiện tại vừa lúc có thể gần gũi đánh giá.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 285: Lập Thể Rõ Ràng Nhân Vật Nam Chính

Im lặng rạp chiếu phim bên trong, đột nhiên vang lên một mảnh Hấp Khí thanh âm, đặc biệt là kia vài nam người xem, một đám nhìn chằm chằm trên màn ảnh lớn hình ảnh, tựa hồ hoàn toàn bị chấn kinh !

Nam chính Mike từ cảnh cục đi ra, gặp một đôi bị tang thi đuổi giết cha con, nữ nhi chạy động khi bộ dáng, tuyệt đối chỉ có thể dùng rung động đến hình dung.

Đây là rất thấp cấp điện ảnh thủ pháp, nhưng cũng là hữu hiệu hấp dẫn người xem lợi khí.

Sau đó, nam chính thân thủ lưu loát xử lý truy kích đi lên tang thi, cứu này đối cha con.

Akiva - Goldsman nhìn Doug Liman liếc nhìn, nói,“Cảm giác thế nào?”

Doug Liman vừa quay chụp qua The Bourne Identity như vậy tại động tác hí thượng được khen ngợi phim, đối với này có chuyên nghiệp tính phán đoán.

“Cũng không tệ lắm.” Doug Liman hạ giọng nói,“Cắt nối biên tập không tính xuất sắc, chỉ là như vậy, này đoạn động tác hí, nếu không phải diễn viên phát huy xuất sắc, không đạt được loại này hiệu quả.”

Akiva - Goldsman nhẹ nhàng gật đầu,“Ý của ngươi là một đoạn này động tác hí diễn viên bản thân phát huy so cắt nối biên tập càng xuất sắc?”

Mọi người đều biết, Hollywood phim hành động chủ yếu dựa vào cắt nối biên tập, mà không phải diễn viên bản thân.

“Một nửa một nửa đem.” Doug Liman vuốt ve bàn tay, nói,“Đại bộ phận phim hành động, ba phần dựa vào diễn viên cùng động tác thiết kế, bảy phân dựa vào hậu kỳ cắt nối biên tập.”

Akiva - Goldsman có thể nghe minh bạch Doug Liman ý tứ, không có lại nói, tuy rằng mấy năm gần đây tinh lực đều đặt ở xung thưởng thượng, cơ bản không như thế nào tiếp xúc qua phim hành động, nhưng năm đó hắn cũng tham dự [ vĩnh viễn Batman ] hạng mục, đối với động tác hí cũng có nhất định phán đoán.

Nam chính động tác hí phi thường xuất sắc, trừ bị nữ phụ chạy động khi kia kinh thiên động địa rung động đoạt cảnh một chút, còn lại thời gian phàm là xuất hiện ở hình ảnh trong, đều là toàn bộ vai diễn trung tuyệt đối nhân vật chính.

Hơn nữa nhân vật này thiết lập cũng rất xuất sắc, thân thủ cao siêu, động tác linh hoạt, tính cách kiên nghị mà lại không thiếu chân thành, bảo hộ rất nhiều tai nạn người sống sót, hơn nữa dẫn dắt bọn họ tiến vào một nhà trung tâm thương mại, tránh né trận này tai nạn.

Có trung tâm thương mại này loại nhỏ bảo lũy, hắn lại lực bài chúng nghị, cứu từ bệnh viện trốn ra xinh đẹp hộ sĩ đẳng một đám người.

Phim trung trận đầu bắn nhau hí xuất hiện .

Phanh --

Thanh thúy tiếng súng tại chiếu phim trong đại sảnh qua lại phiêu đãng, hai tay nắm thương nam chính đánh bạo một tang thi đầu.

Phanh -- phanh --

Càng nhiều tiếng súng vang lên.

Doug Liman tập trung tinh thần, vừa xem qua mấy trường nam chính tay không vật lộn vai diễn, hiện tại rốt cuộc có bắn nhau .

Tham gia lần đầu thức phía trước, Akiva - Goldsman liền nói với hắn qua, bọn họ hôm nay đến chủ yếu mục đích , chính là vì chính mình hạng mục khảo sát diễn viên, Matthew - Horner này diễn viên, ngoại hình điều kiện tương đương không sai, soái khí trung không thiếu cuồng dã khí chất, năm trước biểu diễn [ Cướp biển vùng Caribbean ] đại bạo, nhị tuyến ngôi sao trong đang lúc hồng, bản thân biểu diễn nhiều bộ phim tất cả đều đề cập động tác vai diễn, có thể nói là phi thường phù hợp tân phim nam chính yêu cầu.

Bất quá, hắn cũng có nghi ngờ, Matthew - Horner cố nhiên tại Band of Brothers cùng Black Hawk Down hai bộ phim bên trong nhân vật làm người ta ấn tượng khắc sâu, lại đều là không quá trọng yếu vai phụ, chân chính khiến hắn được hoan nghênh cùng thể hiện kêu gọi lực hai nhân vật, đều là cổ trang loại hình, mà không phải hiện đại trang phục.

Nhưng nhìn thấy Matthew - Horner cầm thương xạ kích một màn này, Doug Liman không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, nam chính vô luận nắm thương vẫn là xạ kích tư thế, đều phi thường tiêu chuẩn, có thể nhìn ra được đến, diễn viên chuyên nghiệp tố dưỡng phi thường cao, quay chụp The Bourne Identity khi, chỉ bảo Mark - Damon chuyên nghiệp huấn luyện viên, cũng không ngoại như thế.

Phim xem qua hơn phân nửa, Doug Liman cảm giác này nam chính cũng không tệ lắm, Matthew - Horner biểu diễn phương diện đại khái cũng liền trung đẳng tiêu chuẩn, so ra kém Matt - Damon, nhưng bắn nhau cùng gần người vật lộn đẳng động tác hí, phi thường xuất sắc, hơn nữa cùng Matt - Damon tại The Bourne Identity trung động tác hí tám phần dựa vào hậu kỳ cùng cắt nối biên tập bất đồng, này bộ phim cắt nối biên tập tương đối bình thường, động tác hí hơn phân nửa là dựa vào diễn viên cường đại khí tràng cùng sạch sẽ lợi nhuận thân thủ chống đỡ .

“Thế nào?” Akiva - Goldsman hỏi.

Doug Liman trực tiếp hồi đáp,“Đan luận diễn viên bản thân, Matthew - Horner đối với động tác vai diễn chưởng khống, so Mark - Damon tốt hơn nhiều.”

Hắn trên cơ bản đánh mất kia điểm nghi ngờ, bộ điện ảnh này sắp kết thúc, Matthew - Horner hiện đại tạo hình cùng hiện đại phái động tác hí, so [ Cướp biển vùng Caribbean ] Will - Turner cũng không kém cỏi.

Cho dù là văn hí, cũng có mấy trường làm người ta ấn tượng khắc sâu .

Nam chính thủy chung đối gia nhân nhớ mãi không quên, lại từ chạy ra nhân khẩu bên trong biết được cha mẹ huynh đệ chỗ ở đã biến thành nhân gian Luyện Ngục, chỉ có thể đem này dòng tưởng niệm chi tình ký thác đến đối diện mái nhà Andy trên người, hai người cách không chơi cờ tuyệt đối là này bộ phim để cho nhân ấn tượng khắc sâu đoạn ngắn.

Đây cũng là phim phiến tình nhất thời khắc, Andy cuối cùng biến thành cương thi, nam chính Mike làm huynh đệ, bi thống trung đánh bạo đầu của hắn.

Nhưng cuối cùng cưa điện vai diễn, lại khiến Doug Liman phủ định phía trước quan điểm.

Nam chính Mike tại đạn tận lương tuyệt dưới tình huống, dẫn dắt những người sống sót cưỡi cải trang chiếc xe giết đi ra ngoài, khi trong đó một chiếc xe phát sinh ngoài ý muốn, hắn vung cưa điện đi cứu viện khi, kia bay lên đầu, bắn tung toé huyết tương, tứ tán gãy chi, dứt khoát để người huyết mạch phun trương.

Một vị mãnh nam nhân vật chính, thêm một bộ cưa điện, lại có nhất chúng tang thi làm vai phụ, thế nhưng xây dựng ra một loại quỷ dị lãng mạn bầu không khí.

Cưa điện...... Còn có so cưa điện đối phó tang thi càng làm cho nhân cảm giác lãng mạn sao? Đám tang thi nhất định thích.

Nam chính Mike, tuyệt đối siêu cấp ngạnh hán, từ tang thi vây quanh trung giết ra một con đường máu, cứu ra kia chiếc xe nhân, nhưng tại tang thi vây công dưới, cuối cùng vẫn là bị cắn.

Phim đi đến kết cục, nam chính cùng nữ chính cáo biệt, lựa chọn một mình cản phía sau, khiến người khác trốn hướng tiểu đảo, sau đó hắn đứng ở bến tàu thùng dầu bên cạnh, hấp dẫn đại bộ phận tang thi, nổ súng bắn trúng thùng dầu, bạo tạc hỏa diễm phóng lên cao.

Nhìn thấy nơi này, Doug - bên trong có điểm buộc chặt thần kinh nháy mắt thả lỏng, nhớ rõ này bộ phim đạo diễn là tân thủ, trong đó xác thật có chút địa phương xử lý không phải rất tốt, tỷ như nói động tác hiệu quả cắt nối biên tập, nhưng hắn cùng Matthew - Horner cùng nhau, đắp nặn ra một lập thể rõ ràng nam chính, đan từ sáng tác giả góc độ đến nói, này bộ phim có thể xem như thành công .

Cuối cùng phim tại dv hoảng hốt trung, cùng cương thi rít gào trung kết thúc

Vốn cho rằng chạy trốn tới trên hải đảo liền an toàn , kết quả...... Tất cả đều là zombies.

“Một để người rất kia quên nam chính a.” Akiva - Goldsman nhìn xuất hiện phụ đề, tựa hồ tại lầm bầm lầu bầu,“Hắn hiện đại động tác hí cùng cổ trang như vậy xuất sắc.”

“Đúng vậy.” Doug Liman nói tiếp nói,“Hắn giống như trời sinh liền thích hợp biểu diễn loại này cường hãn, cuồng dã nhân vật.”

Akiva - Goldsman lập tức nhớ tới vài vai diễn, Band of Brothers trung Ronald Speirs, Black Hawk Down bên trong tại Somalia giết vào giết ra Huth trung sĩ,[ Vua Bọ Cạp ] trung phóng đãng bất kham Vua Bọ Cạp, còn có năm trước toàn mĩ điện ảnh nghề xuất sắc nhất nhân vật chi nhất Will - Turner.

Doug Liman lúc này còn nói thêm,“Ngươi chú ý tới không có, chúng ta lo lắng văn hí phương diện, Matthew - Horner biểu hiện cũng không kém, hắn làm này người sống sót đoàn đội lãnh tụ, tại động tác hí ngoài, cũng rất thỏa đáng biểu hiện ra cái loại này hàm mà không lậu lãnh tụ khí chất.”

“Ân.” Akiva - Goldsman nhẹ nhàng gật đầu.

Làm một tư thâm biên kịch cùng chế tác nhân, điểm này hắn đương nhiên có thể nhìn ra đến.

Tại siêu thị bên trong gặp gỡ kia ba bảo an sau, vũ khí đều bị đoạt , hơn nữa nghe được kia vài bảo an ích kỷ ngôn luận, người bình thường đều sẽ đối kia vài bảo an tràn ngập địch ý, nhưng nam chính không chỉ không có ngây thơ cùng bảo an lẫn nhau đối địch, ngược lại ôm hợp tác thái độ, hướng bảo an đầu lĩnh đưa ra gia cố cửa ra vào cùng tại thiên thai dấu hiệu cầu cứu tín hiệu đề nghị.

Hơn nữa Matthew - Horner nói chuyện ngữ khí thập phần đúng chỗ, này mấy thực hiện đều thể hiện nam chính tại cường hãn thân thủ ngoài, còn có xuất sắc đầu não cùng lãnh tĩnh tâm tính.

Đồng thời, cũng vì này hai tốp tràn ngập địch ý nhân ở giữa dựng lên một tòa hợp tác câu thông cầu nối.

Còn có rất nhiều chi tiết nhỏ, đều thể hiện nam chính tại đoàn đội bên trong tụ hợp lực lãnh đạo lực, tỷ như người sống sót cùng bảo an hoặc là mặt khác người nào có mâu thuẫn khi, thứ nhất nhảy ra điều tiết cũng là hắn, tại mọi người vi ra hay không đi cứu người, muốn hay không lao ra mà do dự khi, cuối cùng hạ quyết định cũng là nam chính.

Thực ra toàn bộ đoàn đội bên trong chân chính vi mọi người suy nghĩ, muốn mang mọi người cùng nhau chạy đi cũng chỉ có nam chính.

Nữ phụ ngực đại ngốc nghếch, hoàn toàn là bình hoa.

Hắc nhân thanh niên chỉ quan tâm hắn mang thai lão bà, người khác hắn không quan trọng, cho nên hắn che giấu hắn lão bà bị cắn sự

Nữ chính rất thiện lương, nhưng không có ngưng tụ đoàn đội ý thức, cũng không kia năng lực, điển hình ngốc bạch ngọt.

Bảo an đầu lĩnh ngay từ đầu chính là thầm nghĩ chính mình sống liền hảo, đến sau này bị nam chính ảnh hưởng, có nhất định hi sinh tinh thần.

Về phần mặt khác nhân vật liền lại càng không cần nói , trên cơ bản quyết định trọng yếu, kế hoạch đợi đã (vân vân) mọi người đều không tự giác sẽ nghe theo nam chính an bài.

Nói tóm lại, nam chính ở trong bộ phim này gặp chuyện dũng cảm không lùi, quan tâm người khác, đối xử với mọi người chân thành, đầu não linh hoạt lãnh tĩnh, giỏi về điều tiết đoàn đội tranh cãi đợi đã (vân vân) đặc điểm, quyết định hắn trở thành này vài người sống sót lãnh tụ.

Đây cũng là vì sao xem kết cục hắn buông tay lên thuyền lúc ấy để người cảm giác có chút xót xa, nếu nam chính không phải như vậy một có lực ảnh hưởng nhân, nhìn thấy hắn kết cục còn sẽ cảm khái sao?

Doug Liman lúc này lại mở miệng nói,“Ta cảm giác có thể cho Matthew - Horner trở thành bị tuyển nhân chi nhất, hơn nữa là trọng điểm nhân tuyển.”

“Ân......” Akiva - Goldsman hơi trầm ngâm, nói,“Tạm thời trước đợi đi, đẳng này bộ phim box office đi ra, chúng ta tháng năm để mới thử vai, không cần sốt ruột.”

“Hảo.” Doug Liman không có ý kiến.

Chung quy phim hắn cho rằng hảo, cũng không nhất định thị trường phản ứng hảo, loại này phim thành công hay không, Matthew - Horner có phải hay không thật có đầy đủ kêu gọi lực, còn muốn xem người xem có nguyện ý hay không bỏ tiền mua vé.

Phim chiếu phim kết thúc, rạp hát bên trong vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, Akiva - Goldsman cùng Doug Liman chuyên môn đi hàng phía trước tìm đến đạo diễn cùng nam chính, đưa lên chúc mừng.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 286: Để Cho Ta Làm Bạn Gái Của Ngươi

“Chúng ta có một chặt chẽ đoàn kết đoàn đội, cho nên mới sẽ chế tạo ra như vậy xuất sắc một bộ điện ảnh.”

Rạp hát phụ cận khách sạn cửa, Matthew đi vào phía trước, chuyên môn tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, đối với chính mình hợp tác các đồng bọn khen không dứt miệng,“Sean - Daniel năng lực không thể nghi ngờ, Zack Snyder đạo diễn tuy rằng là lần đầu tiên chấp chưởng điện ảnh loa đạo diễn, nhưng hoàn thành phi thường tốt......”

Hắn là kịch tổ tối có độ nổi tiếng nhân, giờ phút này đại biểu càng là toàn bộ kịch tổ, nói những lời này không có vấn đề.

Đơn giản nhận qua phỏng vấn, Matthew tại nhân viên bảo vệ bảo vệ, chuẩn bị tiến vào khách sạn tham gia kịch tổ tổ chức ánh sau party, truyền thông phóng viên lại không chịu dễ dàng bỏ qua hắn, tiếp tục theo ở phía sau hỏi.

Matthew không có lại trả lời ý tứ, vừa muốn tiến vào khách sạn, bỗng nhiên nghe được khách sạn ngoài cửa truyền đến một tiếng hét thảm, vội vàng quay đầu nhìn, từ rạp hát bên kia đi tới Jessica - Alba giống như bị dưới đất thảm đỏ vấp một chút, bùm ngã sấp xuống tại dày trên thảm, trong miệng còn phối hợp phát ra thanh thúy tiếng kêu.

Lần này, phóng viên lực chú ý lập tức từ Matthew trên người chuyển ra, phân phân nhìn về phía bên kia, càng có số lượng không thiếu phóng viên nhanh chóng qua quay chụp, ngắn ngủi mười mấy giây thời gian, Jessica - Alba bên cạnh liền vây quanh bảy tám danh phóng viên.

Matthew lắc đầu cười cười, xoay người vào khách sạn, hắn xem như phát hiện , té ngã một chiêu này, đặt ở nữ diễn viên trên người xác thật rất tốt dùng.

Mơ hồ nhớ rõ, từng có vị Hollywood 90 sau đại biểu nữ tinh, liền yêu dùng một chiêu này, Oscar trên vũ đài suất hoàn trên thảm đỏ suất, trên thảm đỏ ngã lần đầu thức thượng suất, phỏng vấn khi suất, tiếp đãi fan điện ảnh khi còn suất, sở hữu minh bạch người đều biết nàng tại biểu diễn, cố tình liền ăn ngốc bạch ngọt nhân thiết này một bộ.

Ngôi sao nha, chơi chính là ngoại tại này một bộ.

Có ngôi sao ngay thẳng, có ngôi sao ngốc đầu ngốc não, có ngôi sao yêu tán gái, có ngôi sao yêu câu nam, có dương quang xán lạn, có âm nhu quái dị, còn có một số lớn ngốc bạch ngọt......

Này mấy giống như là Matthew hiển lộ bên ngoài dương quang thân thiết tự nhiên như vậy, đều là tỉ mỉ thiết kế hình tượng.

Matthew tại khách sạn công tác nhân viên dẫn dắt dưới, đi đến thang máy gian, bởi mấy bộ thang máy đều tại tầng cao nhất, đành phải đợi một hồi, thang máy còn không có xuống dưới, Jessica - Alba liền đạp giày cao gót lộp bộp lộp bộp đi tới.

“Hải, Matthew.” Jessica - Alba trực tiếp đi đến hắn bên cạnh.

“Hải, Jesse.” Matthew cũng khách khí chào hỏi.

Jessica - Alba hạ giọng nói,“Ngươi này nhân rất am hiểu di tình biệt luyến a, như thế nào không mang Scarlett - Johnson đến lần đầu thức.”

Matthew nói thẳng,“Nàng không phải ta bạn gái.”

Jessica - Alba lập tức minh bạch ,“Nguyên lai là lâm thời thấu đúng vậy, theo chúng ta như vậy.”

Thang máy lúc này đến, đẳng cửa thang máy mở ra, Matthew trước vào thang máy, Jessica - Alba theo tiến vào.

Matthew ấn xuống đỉnh tầng cái nút, nói,“Vừa rồi ngã đau sao?”

Jessica - Alba cười cười,“Hoàn hảo.”

Nàng cũng dần dần ngã ra một chút danh khí, theo té ngã hâm nóng cùng đưa tin, ngốc bạch ngọt nhân thiết cũng từng bước truyền bá đi ra ngoài.

Trong thang máy chỉ có bọn họ hai người, Matthew nói thẳng,“Té ngã số lần dùng quá nhiều quá thường xuyên , liền không hảo sử , nói không chừng sẽ có phản đối hiệu ứng.”

Jessica - Alba cũng không có giấu diếm ý tứ, nói,“Không có biện pháp a, ta chỉ là tam tuyến tiểu minh tinh, bình thường không ai chú ý, tổng muốn nghĩ biện pháp đến hấp dẫn phóng viên chú ý.”

Nàng xem xem Matthew,“Nếu ngươi khiến ta làm của ngươi bạn gái, ta cũng liền không dùng làm này mấy động tác nhỏ, như vậy phiền toái .”

Matthew liếc nàng liếc nhìn, căn bản không tiếp Jessica - Alba mà nói.

Jessica - Alba ánh mắt chuyển chuyển, nói,“Muốn hay không như vậy. Matthew, ngươi khiến ta làm một đoạn thời gian của ngươi bạn gái, ta có thể...... Ân...... Ngươi tùy tiện đến.”

Matthew sớm liền tùy tiện qua, huống hồ cũng không ngốc, uyển cự nói,“Ta đang chuẩn bị chăm chú theo đuổi một nữ hài.”

“Sẽ không là......” Jessica - Alba thử hỏi,“Sẽ không là Alexandra - Daddario đi?”

Matthew lời nói vừa rồi thuần túy là vì cự tuyệt Jessica - Alba, lắc đầu nói,“Không phải.”

Từ nào đó phương diện đến nói, Jessica - Alba thật sự rất không sai, dáng người cao gầy, ngoại hình tịnh lệ, tính cách khai phóng, có khả năng càng đặt xuống được, nhưng hắn nhìn xem rất rõ ràng, Jessica - Alba đối với hắn hoàn toàn không có chân cảm tình, chẳng qua muốn mượn dùng dưới hắn đang lúc hồng danh khí mà thôi.

Mắt thấy Matthew một chút không có ý động, Jessica - Alba cũng không nhắc lại chuyện này.

Thang máy tới tầng cao nhất, Matthew trước ra thang máy gian, đi vào yến hội thính, trừ hắn muốn đại biểu kịch tổ nhận phỏng vấn, kịch tổ người còn lại đều tụ tập ở nơi này, Sean - Daniel đón lại đây, thấp giọng nói vài câu, mang theo hắn tại yến hội thính bên trong xã giao lên, đặc biệt là kia vài bình luận điện ảnh nhân, hai người cố ý đi qua cùng bọn họ hàn huyên một hồi.

Phim đầu tư quy mô hữu hạn, phương diện này dự toán cũng không cao, bởi vậy thỉnh đến cơ bản đều là Los Angeles địa phương một ít bình luận điện ảnh nhân hòa chuyên mục tác giả, không có giống Roger Ebert hoặc là Richard Roeper như vậy bình luận giới đại cast.

Tuy rằng bình luận điện ảnh sớm liền tại Bắc Mĩ làm thành sinh ý, thậm chí có một điều hoàn chỉnh sản nghiệp lưu thông hệ thống, còn có người châm chọc “Chỉ cần cấp tiền, bình luận điện ảnh nhân có thể đem một đống shit thổi thành trường sinh bất lão dược”, nhưng Matthew vẫn là rất lễ phép cùng kia vài bình luận điện ảnh nhân hàn huyên chắp nối, nói thượng vài câu xuôi tai điểm hảo nói hắn cũng sẽ không tổn thất cái gì, ngược lại có thể kiếm được một vài người tại trên bình luận duy trì, như thế nào tính đều rất có lời.

Đương nhiên, nếu có nhân đề cập quá phận yêu cầu, Matthew một mực cự tuyệt.

Cùng một rất có ảnh hưởng nữ tính bình luận điện ảnh nhân trò chuyện thời điểm, đối phương liền ám chỉ có thể đi dưới lầu tìm phòng đơn độc tán gẫu, xem này thiên bình luận điện ảnh nên viết như thế nào.

Matthew cũng nghe Helen - Hermann nói qua, Hollywood cùng với quanh thân, có chút nữ nhân có sưu tập tem nam ngôi sao đam mê, hắn đối sưu tập tem có điểm hứng thú, nhưng bị sưu tập tem lại không tưởng phụng bồi.

Hắn trực tiếp cự tuyệt vị này nữ bình luận điện ảnh nhân.

Về phần đối phương hay không sẽ tại trên chuyên mục nã pháo, kia liền không phải hắn có thể khống chế , hơn nữa đan bình luận điện ảnh nhân đối với thương nghiệp điện ảnh ảnh hưởng cũng không lớn.

Xã giao qua kia vài bình luận điện ảnh nhân, Matthew cảm giác mặt đều nhanh cười cương ngạnh , tìm đến Helen - Hermann, phát hiện Doug Liman còn tại.

“Ngươi hảo, Liman đạo diễn.” Hắn khách khí chào hỏi.

Doug Liman chủ động vươn tay cùng hắn cầm, nói,“Rất phấn khích điện ảnh, ngươi biểu diễn nam chính khiến ta ấn tượng khắc sâu.”

“Cám ơn.” Matthew khiêm tốn một câu,“Chủ yếu là Zack Snyder đạo diễn đắp nặn hảo.”

“Của ngươi động tác hí phi thường xuất sắc !” Doug Liman tựa hồ nói chuyện rất trực tiếp,“Nhưng phim động tác cắt nối biên tập có điểm không xứng với của ngươi phấn khích phát huy.”

Matthew gãi gãi đầu,“Liman đạo diễn, ngươi rất quá khen .”

Thực ra Zack Snyder cũng đối phim cắt nối biên tập bất mãn, nhưng hắn tham dự hậu kỳ chế tác, chỉ có đề nghị quyền, căn bản không có cắt nối biên tập quyền, cắt nối biên tập sư hoàn toàn là dựa theo Sean - Daniel ý tứ làm cắt nối biên tập.

Sean - Daniel là lý niệm thành thục chế tác nhân, đương nhiên sẽ không dùng Zack Snyder kia một bộ, hơn nữa có chút thời điểm, thành thục thường thường cũng sẽ bảo thủ,[ Dawn of the Dead ] quay chụp cùng hậu kỳ chế tác, đặc biệt là cắt nối biên tập, áp dụng đều là Hollywood quen dùng lộ số.

Matthew xem qua [ Dawn of the Dead ] cuối cùng phát hành phiên bản phim, từ giữa tìm không thấy ba trăm hồng quần lót cùng biên siêu kia vài rõ ràng phong cách bóng dáng.

Chỉ có thể nói hiện tại Zack Snyder là tân nhân, danh khí cùng quyền lực đều cực kỳ hữu hạn.

Doug Liman lúc này lại hỏi,“Ta xem phim trung của ngươi tay không vật lộn cùng nắm thương tư thế đều như là chuyên môn huấn luyện qua?”

Matthew cười cười, vẫn là mang theo vài phần khiêm tốn nói,“Từ hai ngàn năm bắt đầu, ta liền tại kiên trì kiện thân, chỉ cần không phải tại quay chụp trong lúc, ta mỗi tuần ít nhất sẽ tiến hành hai lần tự do vật lộn huấn luyện.”

“Úc?” Doug Liman đến hứng thú,“Trách không được ngươi tại màn ảnh trông được lên chuyên nghiệp tính rất mạnh.”

“Súng ống phương diện, ta tại Band of Brothers kịch tổ cùng Black Hawk Down kịch tổ, đều nhận qua chuyên nghiệp hóa huấn luyện.” Matthew nhìn như khiêm tốn, kỳ thật cũng là tại đột xuất chính mình ưu thế,“Hiện tại ta là Normington quân nhân súng ống câu lạc bộ hội viên, cũng có hợp pháp thương bài, trên cơ bản mỗi tháng đều sẽ đi luyện vài lần thương.”

Doug Liman làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng,“Trách không được của ngươi động tác hí như vậy xuất sắc.”

Như vậy diễn viên có thể cho tương quan loại hình kịch tổ tránh khỏi quá nhiều phiền toái , nhớ ngày đó quay chụp The Bourne Identity động tác hí cùng bắn nhau hí khi, Matt - Damon thiếu chút nữa khiến hắn đau đầu tử.

Bất quá, Doug Liman không có nói thêm cái gì, Akiva - Goldsman đã nói qua , đẳng [ Dawn of the Dead ] box office đi ra lại làm quyết định cũng không muộn.

Matthew - Horner nam chính đúng là phim trung rất xuất sắc, nhưng người xem không nhất định sẽ mua trướng.

Hắn lần này lưu lại, chính là tưởng cùng Matthew - Horner trước tiếp xúc một chút, đơn giản trò chuyện qua sau, rất nhanh cáo từ ly khai yến hội thính.

“Bước đầu tiên coi như thành công.” Helen - Hermann nhìn Doug Liman từ yến hội thính cửa biến mất, nói khẽ với Matthew nói,“Ánh sau ta cùng Akiva - Goldsman cùng hắn đều hàn huyên, bọn họ đối với ngươi ấn tượng đều không sai.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu.

Helen - Hermann còn nói thêm,“Ta sẽ cùng bọn họ bảo trì liên hệ, khiến ngươi thủy chung bị vây ở bọn họ lựa chọn hàng đầu.” Nàng thu hồi ánh mắt,“Hiện tại muốn đẳng [ Dawn of the Dead ] box office cùng Summit Entertainment này hạng mục kịch bản .”

Matthew cũng biết, nếu [ Dawn of the Dead ] thành công, bọn họ tương đối có như vậy một điểm ưu thế.

Đương nhiên, kịch bản không thích hợp mà nói, từ chối liền là.

“Helen.” Matthew lại một lần hỏi,“Lúc nào có thể lấy đến kịch bản?”

“Ta cũng không biết.” Helen - Hermann nghĩ nghĩ, nói,“Tuy rằng cha ta cùng Akiva - Goldsman có giao tình, nhưng cũng không thể tùy tiện mở miệng cùng hắn muốn kịch bản, chỉ cần [ Dawn of the Dead ] box office đầy đủ xuất sắc, Akiva - Goldsman bên kia sẽ hảo xử lý rất nhiều.”

Matthew tin tưởng Helen - Hermann năng lực, không có lại nhiều hỏi, tiếp tục đầu nhập đến party xã giao trong, hiện tại chính yếu vẫn là [ Dawn of the Dead ], này bộ phim thất bại mà nói, tiếp tục tranh đoạt đại chế tác nhân vật chính không thể nghi ngờ đem hi vọng xa vời.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 287: Đột Phá Chi Phí Tuyến

Party kết thúc, Matthew cưỡi Helen - Hermann ô tô, cùng nhau phản hồi Burbank, mặt sau không thể tránh khỏi đuổi kịp cẩu tử, hôm nay là phim phát hành kỳ, thêm phía trước chuyện xấu hâm nóng dư ba còn tại, hắn gần nhất vẫn bị thụ truyền thông chú ý, các cẩu tử cũng lại một lần nữa tại nhà hắn ngoài cửa hỗ trợ gác đêm.

“Trực tiếp đưa ta về nhà đi.” Matthew một điểm đều không khách khí, trực tiếp đối Helen - Hermann nói.

Helen - Hermann không có tiếp hắn mà nói, ngược lại nói,“Vì sao không tọa ngươi thuê ô tô.”

Matthew thuận miệng bậy bạ,“Không ngươi xe thoải mái.”

Helen - Hermann bay nhanh liếc mắt nhìn hắn, Matthew ăn ngay nói thật,“Kia chiếc xe đến thời điểm động cơ ra một điểm vấn đề, ta trước tiên đuổi đi .”

Hắn lại nhắc nhở Helen - Hermann,“Đừng quên ngày mai đi theo bọn họ thương lượng, thuê xe phí dụng ít nhất cũng muốn khấu một nửa.”

“Ngươi cần một tư nhân trợ lý.” Helen - Hermann nhàn nhạt nói,“Loại sự tình này muốn giao cho của ngươi tư nhân trợ lý đi phụ trách.”

Matthew đều nhanh đem việc này quên mất, nói,“Ta biết, quay đầu ta liền đi phát thông báo tuyển dụng quảng cáo.”

Helen - Hermann biết Matthew không tưởng dùng nàng nhân, bằng không Thiên Sứ trù tính công ty có rất nhiều thích hợp nhân tuyển, còn nói thêm,“Chuyện này ngươi muốn bám chặt, có một số việc ta có thể kiêm làm, nhưng không thể lâu lắm, ta cũng không khả năng đem tinh lực đặt ở này mấy vụn vặt sự tình bên trên.”

Matthew gật đầu,“Ngươi yên tâm hảo, ta nhớ rõ.”

Xác thật, khiến Helen - Hermann đi xử lý loại này việc nhỏ, căn bản chính là đại tài tiểu dụng, lãng phí Helen - Hermann thời gian, từ nào đó phương diện đến nói chính là giảm bớt hắn cơ hội.

Xe dừng ở Matthew trước gia môn, Matthew đẩy cửa xuống xe, đóng cửa phía trước xoay người hỏi,“Muốn hay không tiến vào tọa tọa?”

Hắn không khác ý tứ, chỉ là khách khí một câu.

Helen - Hermann cũng biết điểm ấy, tùy ý vẫy tay xuống,“Không đi, ta tiến ngươi gia môn liền cảm giác âm sâm sâm .”

Matthew đóng cửa xe, phất phất tay, thẳng đến Helen - Hermann phát động ô tô rời đi, hắn mở cửa về tới trong nhà, vừa vào cửa liền ngồi ở trước máy tính, giành trước lục mấy cái cùng điện ảnh bình luận tương quan trang web, xem xem [ Dawn of the Dead ] sau phản ứng.

Hắn tham gia hoàn party trở về, lúc này cự ly lần đầu trường cùng trước tiên trường kết thúc có đoạn thời gian , đã tiếp cận đêm khuya, tại đây internet tấn mãnh phát triển thời đại, mạng internet bên trên về [ Dawn of the Dead ] bình luận tại điện ảnh trên trang web cơ hồ tùy ý có thể thấy được.

Lạn cà chua sớm liền giải cấm [ Dawn of the Dead ] mới mẻ độ, trước mắt mới mẻ độ 78%, so với hắn lần trước nhìn lên hơi có hạ xuống.

“[ Dawn of the Dead ] này bộ chụp lại trong phim duy nhất được đến cải thiện là giả huyết phẩm chất !”

Đây là trang web mới nhất thu thập đến một thiên chuyên nghiệp bình luận điện ảnh, hiển nhiên không thế nào xem trọng Zack Snyder quay chụp này phiên bản.

Nhưng càng nhiều vẫn là khen ngợi.

“[ Dawn of the Dead ] này bộ chụp lại phiến cùng 1978 năm phim một dạng đều là tràn ngập huyết tương, tang thi cùng tử vong phim kinh dị. Thế nhưng Zack Snyder lại không có vỏn vẹn thỏa mãn với phục chế đơn giản như vậy, hắn nhảy ra phim zombie ghê tởm cách cũ, khác tìm lối tắt, đặc biệt là Matthew - Horner đóng vai nam chính cách không cùng bằng hữu chơi cờ, cuối cùng không thể không tự mình giết biến thành tang thi bằng hữu màn ảnh, để người động dung.”

Cùng loại hảo bình còn có không thiếu.

“Không sai phim zombie, tiết tấu chặt chẽ, đối mặt khắp thành tang thi, số ít chưa lây nhiễm giả chung sức hợp tác, nhân tính thiện lương cùng tham lam một mặt chợt phóng đại, Matthew - Horner suy diễn phi thường thưởng mắt, đề cử.”

Tuy rằng lạn cà chua mới mẻ độ đối một bộ thương nghiệp phim cuối tuần đầu box office ảnh hưởng không phải đặc biệt đại, nhưng một mảnh khen ngợi mà nói, đem quan hệ đến phim cuối tuần đầu sau hướng đi.

Đương nhiên, trông cậy vào một bộ phim zombie giống [ Cướp biển vùng Caribbean ] như vậy họa ra siêu cấp ổn định hướng đi, cũng là không hiện thực .

Loại hình này phim, cụm rạp chu kỳ đặc biệt ngắn, thường thường mấy tuần bên trong liền sẽ tiêu hao hoàn box office tiềm lực, cuối tuần đầu box office càng thêm trọng yếu.

Matthew đóng lại lạn cà chua, lại thượng imdb nhìn nhìn, phát hiện bình luận nhân số tăng nhiều quan hệ,imdb chấm điểm cũng đi ra , cho điểm có 7.8 phân.

Này tại phim kinh dị cùng phim zombie bên trong, tuyệt đối thuộc về cao phân phạm trù .

Phía dưới khung bình luận trung fan điện ảnh bình luận cũng chứng minh điểm này.

“Làm thủ bộ phim, Zack Snyder bản phục chế muốn so với Romero bản càng tiên tiến, càng cao cấp, càng đẹp mắt, càng biến hóa đa dạng, càng kích thích cùng với càng đã nghiền, tóm lại ta chính là tưởng cảm khái một chút, rất lâu đều chưa xem qua dễ nhìn như vậy tang thi điện ảnh !”

“Kịch tình lưu sướng, nam chính tính cách tương đương chi rõ ràng, Will - Turner không riêng có thể đánh hải tặc, giết tang thi đến cũng không hàm hồ, cuối cùng cản phía sau tự sát thiếu chút nữa đem ta xem khóc.”

“Hình ảnh không sai, hoá trang không sai, diễn viên không sai, cảnh tượng không sai, âm hiệu không sai, thuộc về phi thường không sai tang thi điện ảnh , trung gian có đoạn Matthew - Horner chơi cờ hí vẫn là rất ấm áp .”

“Đây là một bộ tương đương xuất sắc phim zombie, thuộc về khinh khủng bố trọng động tác loại hình, chỉnh bộ phim đều tại cường điệu đột xuất Matthew - Horner đóng vai nam chính, Matthew - Horner cũng không để người thất vọng, như cũ cường hãn bạo biểu ! Matthew - Horner phi thường nam nhân ! nam chính cũng phi thường nam nhân !”

imdb phản ứng tổng thể cũng không sai, đóng lại này trang web, Matthew đi tới chính mình trên blog, cắm lên USB, đổi mới một thiên bác văn.

USB là hôm nay lần đầu thức quan phương quay chụp một ít phi tuyên bố ảnh chụp, hắn tất cả đều truyền đến trên blog.

Hắn Blog, sớm trở thành fan điện ảnh tụ tập , nhắn lại khung bên trong cũng nơi nơi là về [ Dawn of the Dead ] thanh âm.

“Matthew cùng tay súng thiện xạ bạn hữu tại nóc nhà chơi cờ hảo lãng mạn, muốn hỏi vì sao không phải Johnny - Depp biểu diễn tay súng thiện xạ?”

“Cũng không tệ lắm một bộ phim zombie, Matthew trên nóc nhà cách không chơi cờ kia đoạn thật sự là lãng mạn a, hưởng thụ loại này không sợ hãi khẩn trương cảm. Đồng hỏi vì sao không phải Depp diễn tay súng thiện xạ? Như vậy sẽ càng có cảm giác đi?”

Phía dưới có người trả lời,“Bởi vì kịch tổ phó không nổi Johnny - Depp thù lao !”

Đơn giản lật xem qua đi, Matthew đóng lại Blog, nhìn nhìn thời gian, đã qua đêm khuya , phỏng chừng trước tiên trường box office thống kê cũng mau ra đây .

Hắn chuyên môn mở ra hòm thư nhìn thoáng qua, không có tân bưu kiện, đợi chừng mười phút, có tân bưu kiện nhắc nhở đạn ra.

Matthew điểm khai sau, trực tiếp xem mặt sau cùng con số,556 vạn dollar !

Tiếp, Helen - Hermann đánh tới điện thoại.

“Nhìn thấy ta đưa cho ngươi bưu kiện sao?” Nàng trực tiếp hỏi.

“Thấy được.” Matthew hồi đáp,“Còn có thể,556 vạn dollar.”

Điện thoại bên kia Helen - Hermann còn nói thêm,“Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, ngày đầu box office có thể vượt qua 1500 vạn dollar, cuối tuần đầu box office khẳng định có thể đạt tới 2500 vạn dollar mong muốn, nói không chừng có thể qua 3000 vạn dollar.”

Nghe được 3000 vạn dollar con số này, Matthew vẫn là tiểu tiểu hưng phấn một chút, hỏi,“Cuối tuần đầu 3000 vạn dollar, Bắc Mĩ box office có hi vọng qua ức đi?”

“Rất khó nói.” Helen - Hermann thanh âm cùng dĩ vãng như vậy, có vẻ rất bình tĩnh,“Loại hình này phim, hậu kính thường thường là vấn đề.”

Matthew tựa vào trên ghế, nói,“Trước mặc kệ này mấy . Thời gian không sớm , nghỉ ngơi đi.” Hắn lười biếng duỗi eo,“Ta muốn đi ngủ một giấc .”

Cắt đứt điện thoại, Matthew tạm thời không lại suy xét điện ảnh phương diện sự tình, đi tẩy trừ ngủ.

[ Dawn of the Dead ] đêm khuya trường box office, đã cho hắn ăn một viên thuốc an thần.

500 vạn dollar trở lên trước tiên trường thành tích, đối với kỳ nghỉ hè phim bom tấn đến nói, khả năng tính không được cái gì, nhưng đối một bộ sản xuất phí tổn không đến 3000 vạn dollar phim zombie đến nói, phi thường lóa mắt.

Từ phim trước mắt danh tiếng cùng đêm khuya trường trên phòng bán vé, Matthew rất có tự tin kết luận,[ Dawn of the Dead ] cuối tuần đầu box office liền có thể vượt qua sản xuất phí tổn tuyến.

Bắc Mĩ box office vượt qua sản xuất phí tổn tuyến sau, hắn liền có thể lấy box office phân thành .

Lúc trước Matthew cùng kịch tổ ký kết thù lao hiệp nghị, trừ 500 vạn dollar cơ sở thù lao ngoại, song phương ước định lấy phim chế tác phí tổn tuyến 2800 vạn dollar làm phân thành điều khoản xúc phát điểm, nếu [ Dawn of the Dead ] Bắc Mĩ box office đạt tới 2800 vạn dollar, hắn này tuyệt đối nam chính có thể đạt được Bắc Mĩ box office 1% làm phần thưởng, đạt tới 5000 vạn dollar khi đề cao đến 2%,7000 vạn dollar là 3%,9000 vạn dollar 4%, một ức dollar 5%.

5% cũng là phong đỉnh tỉ lệ.

Đan từ tiền tài thu nhập đến nói, Matthew cũng ngóng trông phim Bắc Mĩ box office có thể qua ức, như vậy chỉ riêng là box office phân thành liền có 500 vạn dollar.

Đương nhiên, loại này khả năng tính rất nhỏ, bằng không kịch tổ cũng sẽ không ký kết như vậy box office phân thành hiệp nghị.

Dựa theo bình thường tình huống đến nói, Bắc Mĩ box office qua ức, chỉ có thể là tốt đẹp hi vọng.

Thứ sáu rất nhanh đến,[ Dawn of the Dead ] mới nhất trạng huống, không ngừng thông qua kịch tổ phản hồi đến nơi đây, ba tháng phân là Bắc Mĩ điện ảnh thị trường truyền thống mùa ế hàng, phim không có gặp được cường hữu lực đối thủ cạnh tranh, trên tổng thể tòa tình huống coi như là không sai.

Tới gần chạng vạng thời điểm, Bắc Mĩ box office liền tiếp cận 1000 vạn dollar.

Chung quy thứ sáu ban ngày là thời gian làm việc, thứ sáu box office bùng nổ, thường thường đều tập trung tại buổi tối.

Tối thứ sáu, chiếu phim [ Dawn of the Dead ] rạp chiếu phim tỷ suất chiếu phim cùng tỷ lệ chỗ ngồi đều có sở đề cao, bộ phận đứng đầu đoạn rạp chiếu phim tỷ lệ chỗ ngồi thậm chí vượt qua 50%.

Đợi đến thứ bảy sớm, Matthew lấy đến [ Dawn of the Dead ] ngày đầu box office thống kê, trái tim hoàn toàn đặt về trong bụng.

1520 vạn dollar !

Phim phát hành ngày đầu, Bắc Mĩ box office liền đạt tới chế tác phí tổn tuyến một nửa còn nhiều.

Bởi phim danh tiếng coi như có thể, đồng lịch phát hành không có phi thường cường lực đối thủ cạnh tranh, thêm phía trước tuyên truyền hâm nóng dư ba còn tại, thứ bảy thời điểm, tỷ lệ chỗ ngồi tiếp tục kéo lên, các đại thương nghiệp cụm rạp cũng phân phân đề cao [ Dawn of the Dead ] tỷ suất chiếu phim, càng nhiều lịch chiếu phim cũng liền ý nghĩa càng nhiều chiếu phim buổi diễn, trực tiếp nhất kết quả chính là càng nhiều box office thu nhập.

[ Dawn of the Dead ] thứ bảy box office, so sánh bào trừ 556 vạn dollar trước tiên trường box office thứ sáu đến nói, có rõ ràng bay lên, lấy đến 1180 vạn dollar.

Hai ngày box office gia tăng,[ Dawn of the Dead ] Bắc Mĩ box office sắp đột phá phí tổn tuyến.

Phim so với phí tổn, đại bán đã là tất nhiên, này là ai đều có thể nhìn ra đến sự tình.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 288: Lực Hiệu Triệu Kinh Người

Tại Bắc Mĩ, tuyệt đại bộ phận phim kinh dị đều là cụm rạp hàng tiêu dùng nhanh, đặc biệt là máu tươi phi vũ cái loại này,[ Dawn of the Dead ] tại chủ nhật box office trượt rõ ràng, so thứ bảy trực tiếp rớt xuống 40%, thu hoạch 710 vạn dollar.

Thứ hai box office thống kê đi ra thời điểm,[ Dawn of the Dead ] không hề có hồi hộp ngồi ở Bắc Mĩ box office bảng xếp hạng đệ nhất bảo tọa bên trên, box office con số vi 3410 vạn dollar !

Chỉ dùng ba ngày thời gian, phim Bắc Mĩ box office liền vượt qua chế tác phí tổn tuyến.

Một bộ chế tác phí tổn chỉ có 2800 vạn dollar phim, cuối tuần đầu box office đạt tới 3410 vạn dollar, không cần nhiều làm cái gì, cũng có thể gợi ra rộng khắp chú ý.

“A,3410 vạn dollar, này cũng quá khoa trương đi !”

Buông xuống trong tay báo chí, Doug Liman nhìn về phía đối diện Akiva - Goldsman, nói,“The Bourne Identity cuối tuần đầu cũng bất quá mới 2700 vạn dollar trở lên.”

Akiva - Goetzman đang nhìn một phần fax văn kiện, nghe được hắn lời nói, ngẩng đầu lên, nói,“Khủng bố phim zombie hậu kính, như thế nào có thể cùng đặc công phim hành động so?”

Doug Liman gật gật đầu, trừ phim loại hình, thực ra hai bộ phim vẫn là tồn tại nhất định có thể so tính , một bộ là phim phục chế, một bộ căn cứ đứng đầu tiểu thuyết cải biên, đều có nhất định người xem cơ sở......

Bất quá, The Bourne Identity chế tác phí tổn cao tới 6000 vạn dollar, mà [ Dawn of the Dead ] ngay cả nó một nửa đều không đến.

Như vậy vừa so sánh, Doug Liman bỗng nhiên sinh ra một ý niệm, The Bourne Identity khi Matt - Damon kêu gọi lực, tựa hồ so ra kém hiện tại Matthew - Horner a.

“Ngươi cảm giác [ Dawn of the Dead ] Bắc Mĩ tổng box office có thể có bao nhiêu?” Hắn hỏi Akiva - Goetzman.

“Khẳng định không bằng The Bourne Identity nhiều.” Akiva - Goetzman rất xác nhận điểm này,“cinemascore dự trắc,[ Dawn of the Dead ] cuối cùng box office đại khái tại 8000 vạn dollar tả hữu.”

Con số này cùng Doug Liman chính mình tưởng không sai biệt lắm, hắn nói,“Chế tác phí tổn 2800 vạn dollar ! Bắc Mĩ box office 8000 vạn dollar, lại thêm hải ngoại box office, toàn cầu box office khả năng tại hai ức dollar bên trên dưới, Universal ảnh nghiệp lần này đầu tư sinh ra lợi nhuận tương đương kinh người a.”

Sự tình rất rõ ràng,[ Dawn of the Dead ] tất nhiên đại lấy được thành công.

Akiva - Goetzman tựa hồ có điểm cảm khái,“Nếu chúng ta này hạng mục, cũng có thể có như vậy cao đầu nhập sản xuất so liền hảo.”

Thực ra Akiva - Goetzman không nói, Doug Liman cũng biết hắn áp lực tương đối lớn, một ức dollar chế tác, đặt ở hiện nay Hollywood, tuy rằng không tính là tối đỉnh cấp , nhưng cũng là danh tác, một khi thất bại mà nói, Akiva - Goetzman phỏng chừng muốn thượng Hollywood lục đại công ty sổ đen, sau này cơ bản cùng chủ lưu đại chế tác vô duyên .

Hắn này đạo diễn, cùng Akiva - Goetzman tình cảnh cũng kém không bao nhiêu, may mà còn có đã chuẩn bị hệ liệt hóa The Bourne Identity, này cũng có thể khiến hắn chịu đòn năng lực càng cường.

Doug Liman rất rõ ràng, cũng chính là áp lực như vậy, mới khiến Akiva - Goetzman hạ quyết tâm thỉnh hai vị đang hot minh tinh điện ảnh biểu diễn, đang hot minh tinh điện ảnh thù lao xa xỉ, lại cũng ý nghĩa càng lớn box office kêu gọi lực cùng càng nhiều tin tức chế tạo năng lực, giống Matthew - Horner, nếu nói cùng Scarlett - Johnson kia vừa ra không phải tỉ mỉ kế hoạch , đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng.

[ Dawn of the Dead ] hiện tại box office, chính là kia trường hâm nóng hiệu quả tốt nhất thể hiện.

Không biết vì sao, Doug Liman cảm giác hiện tại Matt - Damon, đơn thuần từ ngôi sao góc độ đến so sánh mà nói, so ra kém Matthew - Horner, thượng chu tham gia hoàn lần đầu party sau, hắn chuyên môn tìm người làm lý giải, Matthew - Horner ở trên party nói những lời này đều là thật , hơn nữa có điểm quá mức khiêm tốn .

Hắn lấy này hạng mục nhu cầu làm điểm xuất phát, trong đầu đem Matt - Damon cùng Matthew - Horner hai người bày ra đến, làm một phen tương đối.

Matt - Damon kỹ xảo biểu diễn so Matthew - Horner hảo một ít, bất quá cũng có hạn, mặt khác vẫn là không sai biên kịch, này cơ bản vô dụng.

Matthew - Horner so Matt - Damon ngoại hình điều kiện xuất sắc nhiều lắm, mạnh mẽ dáng người cùng cuồng dã khí chất, đều phi thường đối Bắc Mĩ người xem khẩu vị, hắn vẫn đang tiến hành chuyên nghiệp hóa vật lộn cùng súng ống huấn luyện, thuộc về cắm vô là xài hình diễn viên, hơn nữa tại từng cái kịch tổ danh tiếng đều rất tốt, phàm là hắn hỏi qua cùng Matthew - Horner cùng nhau công tác qua nhân, lời bình trung tất nhiên sẽ có cố gắng cùng chuyên nghiệp này hai từ ngữ.

Lại có một điểm, Matthew - Horner so Matt - Damon lại càng không muốn mặt !

Doug Liman sẽ không xem nhẹ điểm này, này phản ứng tại [ Dawn of the Dead ] hạng mục bên trên, chính là vô số truyền thông phô thiên cái địa bàn hâm nóng.

Này làm cho [ Dawn of the Dead ] câu dẫn đến bao nhiêu phía trước không có hứng thú người nhãn cầu?

Da mặt dày, dám hâm nóng, này đối với Hollywood ngôi sao đến nói, tuyệt đối là một ưu thế lớn.

Tiếng đập cửa vang lên, đánh gãy Doug Liman tự hỏi, một vị trợ lý cầm fax văn kiện tiến vào, giao cho Akiva - Goetzman sau, lại nhanh chóng rời đi.

Akiva - Goetzman chỉ nhìn lướt qua, liền nói,“Universal ảnh nghiệp tự thân thống kê đi ra .”

Doug Liman hảo kỳ nhìn về phía Akiva - Goetzman, Akiva - Goetzman không có khiến hắn đợi lâu, nói,“Universal ảnh nghiệp cuối tuần đầu nhằm vào [ Dawn of the Dead ] hiện trường người xem điều tra trung, tuần đầu người xem chủ yếu chia làm tứ loại, một là nguyên bản phim ảnh hưởng, hai là bị Matthew - Horner bản nhân hoặc là cùng hắn tương quan tin tức hấp dẫn, ba là tiến vào rạp chiếu phim phát hiện không càng tốt lựa chọn, tứ là mặt khác một ít nhân tố.”

Hắn lại cúi đầu mắt nhìn fax văn kiện,“Đệ nhất hạng chiếm cứ 37%, đệ nhị hạng chiếm cứ 35%, còn thừa là đệ tam cùng thứ bốn hạng.”

“Nói cách khác......” Doug Liman đứng lên,“Matthew - Horner cá nhân kêu gọi lực mang đến box office con số, chiếm cứ [ Dawn of the Dead ] cuối tuần đầu box office một phần ba?”

Hắn có điểm sửng sốt,“Này tỉ lệ có điểm kinh người a !”

Akiva - Goetzman ngược lại là rất lãnh tĩnh,“Cũng không thể hoàn toàn nói như vậy, hướng về phía hắn đến một phần ba người xem, không thể tất cả đều xem như hắn fan, có một bộ phận rất lớn đến từ lần đó hâm nóng ảnh hưởng.”

Doug Liman gật gật đầu, lại nói,“Chung quy vẫn là muốn tính tại trên đầu của hắn.”

Ngôi sao lấy các loại phương thức tranh thủ nhãn cầu, hấp dẫn nhân quan chú, chuyển hóa thành diễn viên chính phim kinh tế ích lợi, đây đúng là ngôi sao đối thương nghiệp phim lớn nhất giá trị sở tại.

So với này mấy, kỹ xảo biểu diễn linh tinh chính là thứ yếu .

Akiva - Goetzman đem kia phân fax văn kiện đưa cho Doug Liman, nói,“Không cần lại đợi , chúng ta nếu xác định kịch bản, cấp Matthew - Horner phát thử vai mời, khiến hắn tháng năm hạ tuần lại đây thử vai.”

Sự thật đã chứng minh Matthew - Horner hoàn toàn có đủ đan kháng box office năng lực, hiện đại loại động tác nhân vật đồng dạng có đủ cường đại kêu gọi lực, kia liền trước tiên cho hắn phát thử vai mời hảo, như vậy cũng có thể khiến diễn viên có chuẩn bị cùng điều chỉnh lịch phát hành thời gian, cũng có thể thích hợp chiếu cố đến cùng Helen - Hermann bên kia giao tình.

Doug Liman đồng ý nói,“Matthew - Horner xác thật là không sai nhân tuyển.” Hắn bỗng nhiên vang lên một sự kiện khác, hỏi,“Brad - Pitt đâu?”

Liền tại một tuần trước, Brad - Pitt người đại diện chiếm được kịch tổ một ít tin tức, đem Brad - Pitt đề cử lại đây.

“Không nóng nảy !” Akiva - Goetzman nói thẳng,“Ngươi có hay không chú ý qua Brad - Pitt lý lịch? Hắn thanh danh hiển hách, tiêu chuẩn nhất tuyến đại minh tinh, nhưng một mình khiêng lên box office thương nghiệp tác phẩm có mấy bộ? Gần nhất ba năm, không ! mở rộng đến gần nhất năm năm, hắn chân chính box office đại bán phim chỉ có [ Thập Nhất La Hán ], còn không phải nam chính !”

Doug Liman hồi ức một chút, giống như chính là như vậy.

Akiva - Goetzman còn nói thêm,“Tại trước mắt nhất tuyến nam tinh trung, Brad - Pitt thuộc về thương nghiệp kêu gọi lực tương đối bình thường cái loại này. Mặt khác, hắn còn tưởng mang tư tiến tổ, chúng ta trước mắt không thiếu tài chính, một ức dollar rất nhanh liền sẽ đúng chỗ.”

“Muốn cự tuyệt hắn sao?” Doug Liman hỏi.

“Không, cũng cho hắn phát một phần thử vai mời.” Akiva - Goetzman hiển nhiên có chính mình suy xét,“Chúng ta đẳng, Brendan - Pitt làm tuyệt đối nam chính [ Troy ] vào tháng năm lần đầu công chiếu, chúng ta trước xem hắn rốt cuộc có thể hay không độc lập khiêng lên một bộ thương nghiệp đại chế tác box office.”

Đây là thích đáng nhất biện pháp, vạn nhất [ Troy ] box office không đủ lý tưởng, Brad - Pitt không có biểu hiện ra đầy đủ box office kêu gọi lực, thử vai khi tìm tỷ như cùng nhân vật không đáp linh tinh lý do, cự tuyệt hắn liền là.

Mặt khác, Akiva - Goetzman còn đối Brad - Pitt mang tư tiến tổ có nghi ngờ, diễn viên mang tư tiến tổ tất nhiên phải làm người sản xuất, đến lúc đó một khi có tình huống, xử lý lên đến tương đương phiền toái.

Trước mắt Hollywood có phương diện này phản diện giáo tài, Van Diesel liên tục mang tư tiến tổ, trực tiếp tại trường quay bully đạo diễn.

Akiva - Goetzman tuyệt không cho phép như vậy trường quay giảo thỉ côn xuất hiện ở chính mình trong kịch tổ, Brad - Pitt ở phương diện này thanh danh vốn liền không tính rất tốt.

Hơn nữa nhận mang tư tiến tổ, ý nghĩa rất nhiều tiền kỳ quy hoạch muốn đẩy đổ lần nữa đến, chỉ riêng là đàm phán, liền muốn hao phí rất nhiều thời gian.

Tóm lại, hắn hiện tại không vội vã làm quyết định, xem qua [ Troy ] box office thống kê sau cũng không muộn.

Doug - Roman lại cùng Akiva - Goetzman thương nghị một ít phim trù bị sự tình, cáo từ ly khai hắn văn phòng, Akiva - Goetzman nhìn thấy cửa văn phòng từ bên ngoài đóng lại, suy nghĩ một hồi, bấm gọi Helen - Hermann điện thoại.

“Helen, ngươi đoạn thời gian trước không phải nói rất ngạc nhiên ta tân hạng mục kịch bản sao?”

Nếu quyết định mời Matthew - Horner tham gia thử vai, Akiva - Goetzman không ngại lại bán một phần nhân tình,“Ta nơi này có phân phó bản, tạm thời cũng không cần, ngươi có thời gian lại đây lấy một chút ! còn có, đừng ngoại truyện ! ân...... Cứ như vậy đi.”

Hắn cắt đứt điện thoại, từ trong ngăn kéo tìm ra một phần kịch bản phó bản thảo, chuẩn bị đẳng Helen - Hermann lại đây lấy.

Tân công tác sự vẫn đều là Helen - Hermann tại theo vào, bởi Universal ảnh nghiệp cùng [ Dawn of the Dead ] kịch tổ không có an bài quá nhiều ánh sau tuyên truyền, Matthew rất nhanh một lần nữa đầu nhập đến National Treasure quay chụp trong, còn thừa vai diễn cơ bản đều là studio trung cảnh quay bên trong.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 289: Thế Lực Ngang Nhau

Disney nhà sản xuất số mười trong studio, mọi người nín thở ngưng thần, một đài cự đại máy quay phim từ thanh trượt thượng lướt qua, màn ảnh nhắm ngay trước màn xanh mặt Matthew, Matthew ánh mắt lợi hại, chỉ nhìn chằm chằm đối diện, liền tại hắn đối diện, Dwayne - Johnson giống như một ngọn núi nhỏ bàn cao cao ngất lập, hung ác biểu tình cùng khoa trương cơ nhục, mang cho nhân cự đại cảm giác áp bách.

“Đem độc lập tuyên ngôn cho ta !” Dwayne - Johnson ồm ồm nói.

Matthew không nói gì, nhưng kiên nghị trung mang theo một tia khinh thường bộ dáng, đã biểu đạt ra chính mình ý tứ.

“Hảo !” Dwayne - Johnson gật gật đầu, nhún vai lắc lư đầu,“Ngươi không cho là đi? Ta tự mình lấy !”

Nói xong, hắn giống như xuống núi mãnh hổ đánh tới.

Matthew không tránh không né, ngay mặt nghênh lên Dwayne - Johnson, hai tay đột nhiên bắt lấy Dwayne - Johnson cánh tay, hai nhân thủ tay chống đỡ cùng một chỗ, nhất thời hình thành cục diện bế tắc.

Trường quay bên ngoài, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào hai vị mãnh nam.

Đạo diễn Jon Turteltaub nhìn nhìn động tác chỉ đạo, động tác chỉ đạo không có kêu đình, này động tác màn ảnh, hắn cùng hai vị diễn viên thương nghị sau, sửa thành màn ảnh dài quay chụp.

Động tác màn ảnh dài quay chụp độ khó càng lớn, đối với diễn viên tại động tác chưởng khống phương diện yêu cầu phi thường cao, cũng không phải Hollywood động tác hí thường dùng quay chụp phương thức, nhưng có thể lưu sướng quay chụp đi ra, hiệu quả thường thường rất xuất sắc.

Động tác chỉ đạo còn nhớ rõ xem qua [ Vua Bọ Cạp ], cuối cùng kết cục vai diễn Matthew - Horner động tác màn ảnh dài, có thể nói kinh điển.

Hôm nay hai vị lên sân quay chụp diễn viên, một vị từng quay chụp qua cùng loại màn ảnh dài, một vị khác là chức nghiệp đấu vật giới lộ số cao thủ, này mấy cũng cho hắn tin tưởng.

Sự thật cũng giống dự đoán như vậy.

Trước màn ảnh, hai vị cường hãn diễn viên đánh lên, bọn họ không có hoàn toàn dựa theo trước đó thiết kế lộ số đi, có không ít lâm trường phát huy, này mấy đều khiến động tác vai diễn thoạt nhìn càng thêm chân thật, vô luận Matthew - Horner, vẫn là Dwayne - Johnson, bất cứ một người làm ra thay đổi, người khác phản ứng đều phi thường nhanh chóng, lập tức tương ứng làm ra điều chỉnh.

Này thoạt nhìn không giống như là quay phim, ngược lại càng giống thực chiến.

Justin - Basha cùng Diane - Kruger vẫn đứng ở vòng ngoài quan khán, hoàn toàn bị trường quay trung hai người hấp dẫn.

“Đây mới là nam nhân hí.” Justin - Basha tựa hồ có chút cảm khái, nhỏ giọng nói thầm,“Đây mới là nam nhân chiến đấu.”

Diane - Kruger nhìn hắn một cái, lại không có nói chuyện, như vậy nam nhân nàng thưởng thức không được, cũng không minh bạch vì sao, Hollywood giới điện ảnh trung thích dùng loại này kẻ cơ bắp? Chẳng lẽ cái loại này có Pháp thức lãng mạn khí tức nam diễn viên không tốt sao?

Trường quay trung, Matthew trong miệng vang lên một tiếng quát lớn !

Justin - Basha cùng Diane - Kruger mở to hai mắt nhìn, bên trong tất cả đều là khó có thể tin, giống như sơn như vậy cường tráng Dwayne - Johnson, thế nhưng bị Matthew - Horner ôm lấy đến trực tiếp ném vào mặt đất trải màu xanh bọt biển trên đệm.

Bọn họ đều cùng Matthew - Horner từng có tiếp xúc gần gũi, biết này nam diễn viên chợt vừa thấy lên đi, không có Dwayne - Johnson khổ người đại, trên thực tế cứng rắn cơ nhục cũng tương đương khoa trương, tuyệt đối là siêu cấp cường hãn nam nhân.

Trong trường quay, Matthew phóng đổ Dwayne - Johnson, dựa theo cảnh này kịch tình hướng đi, xoay người liền tưởng chạy trốn.

Dưới đất Dwayne - Johnson, lại từ phía sau móc ra một chiếc súng lục, nhắm ngay Matthew, đồng thời quát lớn,“Bản, đứng lại ! ta sẽ nổ súng !”

Matthew dừng lại cước bộ, giơ tay lên chậm rãi quay người lại đến,“Ian, ngươi sẽ không làm như vậy, chúng ta là chiến hữu, chúng ta......”

“Ta sẽ !” Dwayne - Johnson thanh âm càng ngày càng cứng rắn,“Vì bảo tàng, ta có thể làm ra bất cứ sự ! ta cũng nguyện ý làm bất cứ sự !”

Hắn dùng họng súng ý bảo một chút,“Đem đồ buông xuống !”

Matthew tháo xuống trên lưng ống hình trụ, đặt xuống đất, đồng thời nói,“Không có ta, ngươi không giải được mặt trên câu đố.”

“Tạp !”

Phụ trách vì này màn diễn chưởng kính động tác chỉ đạo kêu ngừng quay chụp, nhìn đạo diễn Jon Turteltaub liếc nhìn, thấy hắn khẽ gật đầu, lớn tiếng nói,“Hảo, cảnh này qua.”

Đạo diễn Jon Turteltaub đứng lên nói,“Nghỉ ngơi bốn mươi phút.”

Một buổi sáng từ bảy giờ quay chụp đến hiện tại, hơn ba giờ , kịch tổ vẫn ở cao tốc vận tác, cũng cần hợp thời tiến hành dưới điều chỉnh.

Matthew trầm tĩnh lại, từ nhân vật bên trong thoát khỏi đi ra, đi đến Dwayne - Johnson bên kia, thò tay đem hắn dưới đất kéo lên, cùng nhau quay chụp thời gian dài như vậy, Dwayne - Johnson này nhân thực ra rất có ý tứ , tuy rằng cũng có không thiếu tiểu tâm tư, nhưng chưa từng có nhằm vào qua hắn, mãnh nam bề ngoài dưới che giấu một khỏa nhiệt tình yêu thương ngoạn nháo tâm.

“Nếu không phải kịch tình thiết kế......” Dwayne - Johnson đứng lên, hi hi ha ha oán giận,“Matthew, ngươi tuyệt đối suất bất quá ta.”

Matthew nói thẳng,“Này không lời vô nghĩa sao, ngươi là một luyện chức nghiệp đấu vật , đơn thuần đấu vật mà nói, ta làm sao có khả năng rơi qua ngươi?”

Dwayne - Johnson cùng hắn cùng nhau hướng nơi nghỉ ngơi đi, vừa đi vừa nói chuyện,“Ý của ngươi là khác so với ta lợi hại ?”

Matthew không chút khách khí nói,“Ta luyện qua quyền kích và tự do vật lộn, hơn nữa vẫn tại luyện.”

Dwayne - Johnson nhún vai, lại không tiếp Matthew mà nói, chức nghiệp đấu vật càng chú ý động tác tình tiết thiết kế, cũng không phải giống tự do vật lộn như vậy thật quyền quyền đánh vào da thịt.

Matthew cũng xem qua một điểm wwe, biết đến không tính nhiều, từ hắn xem qua kia điểm thi đấu hình ảnh lý giải mà nói,wwe thực ra cực kỳ giống Hollywood động tác giải trí đại phiến.

wwe phi thường giả, từ tình tiết đến động tác đều có điểm khiêu chiến chỉ số thông minh, tỷ như hắn xem kia một đoạn bên trong, người thất bại trên mặt đất bò nha bò chờ đợi nhân vật chính khoe ra sau đó phóng đại chiêu một kích trí mạng, lại tỷ như nhân vật phản diện bao giờ cũng là xấu không hề có logic, cuối cùng không thể tránh khỏi bị đại biểu chính nghĩa hảo nhân tài quyết điệu.

Đương nhiên,wwe từ trên bản chất như cũ là một hạng thể dục cuộc thi, mà phi một hồi phim truyền hình, vận động mị lực mới là wwe hạch tâm sở tại, tình tiết chỉ là đem wwe mỗi một trường cuộc thi xỏ xuyên qua này đến tuyến dẫn tuyến, này liền giống như mặt khác thể dục cuộc thi như vậy, chế tạo cố sự, chế tạo tình tiết, cho người xem tình cảm mang vào, sử chi càng thêm lập thể dung nhập một hạng vận động, giống như Stephen - chu đi tiểu ngưu hoàn: Lại hảo xem lại ăn ngon còn có thể đánh bóng bàn.

Này có thể cùng phim võ thuật làm tương tự: Một bộ phim võ thuật, cho dù hình ảnh lại Đỗ khả phong, kịch tình lại Vi gia huy, tạo hình lại diệp cẩm thêm, nếu đánh võ trường hợp không đủ Viên Hòa Bình, đây chính là một bộ không đạt tiêu chuẩn điện ảnh.

Phim võ thuật hạch tâm cạnh tranh lực là đánh hảo xem, đồng dạng,wwe hạch tâm cạnh tranh lực chính là suất xinh đẹp.

Dwayne - Johnson từng đối với hắn nói qua, chân chính vật lộn là một hạng có cực cao tính nguy hiểm hạng mục, nhưng mà này mị lực cũng đang ở chỗ này, làm một hạng công chúng giải trí cuộc thi,wwe không thể rất huyết tinh; Vì hấp dẫn người xem,wwe lại không thể thương tổn đấu vật động tác chất lượng.

Khả wwe lại muốn hảo xem, lại muốn an toàn, vậy phải làm sao bây giờ, tổng không thể dùng kia vài cực độ nguy hiểm động tác đùa thật đi? Bằng không liên minh quyết ra quán quân, cũng chỉ còn lại một danh tuyển thủ sống , nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể ngoạn giả .

Như vậy biểu diễn đối với wwe tuyển thủ chuyển hình đến giới điện ảnh rất có ưu việt, đặc biệt là quay chụp động tác hí, muốn so với người bình thường càng dễ dàng thích ứng.

Ai đều biết, quay chụp động tác điện ảnh động tác hí, cùng chân thật đánh nhau hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, cho dù là Matthew loại này tả thực hóa động tác thiết kế cũng không ngoại lệ, hắn luyện tập qua quyền kích và tự do vật lộn, mang đến là càng cao chấp hành độ cùng hoàn thành độ, rất nhiều khó khăn động tác thiết kế, căn bản không cần kỹ năng đặc biệt thế thân, chính hắn liền có thể tương đối thoải mái hoàn thành.

Bất quá, Matthew biết chính mình chỉ là diễn viên, vẫn là có bó lớn tiền đồ ngôi sao cấp bậc diễn viên, khẳng định sẽ không mạo nghiêm trọng thụ thương nguy hiểm, đi theo Dwayne - Johnson đọ sức một chút là hắn luyện tập tự do vật lộn lợi hại, vẫn là chức nghiệp đấu vật càng nb.

Dựa theo Dwayne - Johnson thuyết pháp, giống như là quay chụp động tác màn ảnh dễ dàng ra ngoài ý muốn như vậy,wwe thiết kế động tác lộ số, tại chấp hành thời điểm, biến thành nghiêm trọng thụ thương đổ máu sự kiện, cũng không phải không có.

Matthew cùng Dwayne - Johnson đi đến nơi nghỉ ngơi, vừa ngồi xuống, kịch tổ trang bị trợ lý liền đưa bình nước lại đây, Matthew khoát tay, ý bảo tạm thời không cần.

Hắn phía trước muốn ở trên báo chí đăng quảng cáo thông báo tuyển dụng trợ lý, lại tạm thời tha xuống dưới, bởi vì muốn quay chụp này bộ phim, căn bản không có thời gian đi phỏng vấn, lại không tưởng giao cho Helen - Hermann phụ trách, dứt khoát đẳng quay chụp hoàn National Treasure lại nói.

Từ nào đó phương diện đến nói, Matthew cũng có tha một mặt.

Động tác chỉ đạo lúc này đi tới, tha qua một cái ghế, ngồi ở Matthew bên cạnh, đối Matthew cùng Dwayne - Johnson nói,“Rất xuất sắc một hồi động tác hí a !”

Hắn trước nhìn nhìn Matthew, lại nhìn nhìn Dwayne - Johnson,“Các ngươi hai không phải đều có chức nghiệp tiêu chuẩn sao? Thật đánh một hồi mà nói, khẳng định rất phấn khích.”

Dwayne - Johnson căn bản không tiếp hắn mà nói, hắn đều hơn ba mươi tuổi , cũng không phải đầu tú đậu ngốc mạo.

“Gordon, ta cảm giác của ngươi trình độ rất cao.” Matthew cố ý nói,“Không bằng như vậy, ta cùng Dwayne hai người đánh ngươi một?”

“Hảo a !” Dwayne - Johnson cũng đến hứng thú, quay đầu cùng Matthew chớp mắt vài cái, nói,“Ta cảm giác chúng ta hai cùng nhau cũng không nhất định có thể đánh thắng Gordon.”

Gọi là Gordon động tác chỉ đạo giơ tay lên, nói,“Hảo, hảo, xem như ta chưa nói.”

Matthew đột nhiên quật khởi một ý niệm,“Không bằng như vậy. Dwayne, ngươi không phải vẫn muốn thử xem lực lượng của ta sao? Chúng ta bẻ cổ tay thế nào?”

Dwayne - Johnson lập tức ứng xuống dưới,“Hảo a !”

Matthew quay đầu đối Gordon nói,“Còn có ý tưởng, ngươi để người đem một đoạn này chụp xuống đến, nói không chừng mặt sau tuyên truyền có thể sử dụng.”

Gordon chỉ là hơi làm suy xét, liền nói,“Các ngươi hai cho ta đợi lát nữa, trước đừng bẻ cổ tay ! ta đi tìm Anderson - Martinez.”

Khi nói chuyện, hắn liền vội vã tìm đến đạo diễn Jon Turteltaub, sau đó lại ra trường quay.

Không bao lâu công phu, Gordon liền mang theo Anderson - Martinez đuổi về, Matthew muốn cùng Dwayne - Johnson bẻ cổ tay tin tức cũng truyền khắp studio, kịch tổ đang tại nghỉ ngơi, rất nhiều người đều lại đây vây xem.

Không thể tránh khỏi, vốn một hồi rất tùy ý bẻ cổ tay, biến thành kịch tổ tỉ mỉ thiết kế tuyên truyền nội dung, thắng liên tiếp phụ kết quả đều thiết kế hảo, Matthew cùng Dwayne - Johnson muốn thế lực ngang nhau.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 290: Bảo Tàng Kim Tệ

Kịch tổ đối với tuyên truyền marketing có trọn vẹn kế hoạch, Matthew cùng Dwayne - Johnson quyết đấu, không có lập tức thả ra đi, mà là muốn dùng đến mặt sau trước công chiếu tuyên truyền trong, lấy này đến chế tạo đề tài, Anderson - Martinez không phải không động qua khiến Matthew cùng Dwayne - Johnson đến một lần chân chính lôi đài quyết đấu tâm tư, nhưng Matthew cùng Dwayne - Johnson tạm thời cũng không có hứng thú.

Matthew mặt sau còn có mặt khác công tác muốn tranh thủ, vạn nhất thụ thương mà nói, sẽ phi thường phiền toái, thậm chí hướng lên trên lủi thế dừng lại đều có khả năng.

Hắn đi đến một bước này rất không dễ dàng, không chỉ là tự thân cố gắng kết quả, trong đó còn có phi thường tốt vận khí.

Tại Disney nhà sản xuất số mười studio quay chụp một tuần sau, kịch tổ chuyển vào đến bên cạnh số chín studio, bắt đầu quay chụp Trinity giáo đường địa hạ mộ huyệt cảnh tượng, Jerry - Bruckheimer bố cảnh sư đoàn đội, từ năm trước tháng mười một liền bắt đầu lại đáp cảnh, phí thời gian chỉnh chỉnh năm tháng, thẳng đến ba tháng hạ tuần mới hoàn công.

Kịch tổ ở trong này quay chụp, kế hoạch chỉ có hơn mười ngày, quay chụp sau, dựng đi ra cảnh tượng liền cần toàn bộ dỡ bỏ, đại đa số trực tiếp biến thành rác rưởi, đưa vào trạm xử lý rác.

Điện ảnh nghề là danh phù kỳ thực cao đầu nhập sản nghiệp, có đôi khi hao phí mấy tháng dựng đi ra cảnh tượng, thậm chí tại quay chụp sử dụng không được một ngày.

Quay chụp đồng thời, Matthew cũng tại chú ý [ Dawn of the Dead ] mới nhất tình huống.

Này bộ phim tuần đầu lấy được 3410 vạn dollar lóa mắt thành tích, đưa tới không thiếu truyền thông thổi phồng, Matthew phương diện quan hệ xã hội cùng Universal ảnh nghiệp tuyên truyền, cũng thêm một ngọn lửa.

“Tại [ Cướp biển vùng Caribbean ] liên hợp diễn viên chính lấy được cự đại thành công sau, Matthew - Horner dùng [ Dawn of the Dead ] trung tuyệt đối nhân vật chính, hướng Hollywood chứng minh chính mình box office kêu gọi lực !”

“Nếu nói [ Vua Bọ Cạp ] cùng [ Cướp biển vùng Caribbean ] chứng minh Matthew - Horner tại cổ trang đề tài loại động tác nhân vật mặt trên thực lực, kia [ Dawn of the Dead ] đại lấy được thành công tắc mặt ngoài hiện đại loại động tác nhân vật, hắn đồng dạng có thể suy diễn phấn khích tuyệt luân.”

Cùng loại hâm nóng còn rất nhiều, trong đó không thiếu đến từ Matthew tự thảo hầu bao thuê tay súng phát tuyên truyền nhuyễn văn.

So với phim đại bán có thể đạt được box office phân thành, điểm ấy tuyên truyền phí dụng không đáng kể chút nào, huống chi còn có thể hữu hiệu đề cao hắn danh khí.

[ Dawn of the Dead ] tại cuối tuần đầu box office đại bạo sau, bao nhiêu biểu hiện ra có chút hậu kính không đủ, thứ hai thủ ngày làm việc box office, so với thượng chủ nhật 710 vạn dollar, đại ngã 60%, lấy đến 280 vạn dollar nhiều một chút, theo sau vài ngày trong, đan ngày box office bày biện ra vững bước trượt xu thế, đến thứ năm thời điểm, đơn ngày sản xuất đã hạ xuống đến 220 vạn dollar.

Phim phát hành đi tới thứ hai cuối tuần, đồng dạng không có cường lực đối thủ cạnh tranh, bất quá cùng sở hữu khủng bố huyết tinh loại hình phim như vậy,[ Dawn of the Dead ] box office trượt tốc độ vẫn là thoáng thiên mau.

Thứ hai cuối tuần ba ngày, so cuối tuần đầu box office rớt xuống 58%, phim lại từ Bắc Mĩ thị trường lấy đi 1430 vạn dollar.

Thêm trước đây bốn ngày làm việc thu hoạch 980 vạn dollar,[ Dawn of the Dead ] Bắc Mĩ box office tích lũy đạt tới 5820 vạn dollar.

Không tính toán tuyên phát phí dụng mà nói, vỏn vẹn Bắc Mĩ box office, đã có thể thực hiện hồi bản .

Liên tục hai tuần ngồi trên Bắc Mĩ box office bảng xếp hạng quán quân bảo tọa,[ Dawn of the Dead ] box office tiềm lực cũng nhanh chóng tiêu hao, loại hình này phim hậu kính không đủ chỗ thiếu hụt, theo sau chiếu phim trung biểu hiện càng thêm rõ ràng.

Theo sau ngày làm việc bên trong, phim đơn ngày sản xuất hạ thấp đến 100 vạn dollar tiêu chuẩn, thứ ba cuối tuần box office lại ngã 60%, thu hoạch 570 vạn dollar, Bắc Mĩ box office tích lũy đến 6790 vạn dollar.

Dựa theo Universal ảnh nghiệp cùng nhiều thị trường cơ cấu dự trắc,[ Dawn of the Dead ] cuối cùng box office cơ bản không có khả năng vượt qua 9000 vạn dollar.

Nhưng so với chế tác phí tổn, cho dù là đem 500 vạn dollar tuyên phát phí dụng tính cả, vỏn vẹn Bắc Mĩ box office này một hạng, cũng đủ để khiến [ Dawn of the Dead ] thực hiện gần ngàn vạn dollar lợi nhuận.

Vô luận từ phương diện nào xem,[ Dawn of the Dead ] đều có thể dùng đại lấy được thành công đến hình dung.

Có điều tra cơ cấu theo sau công bố một phần về tương quan số liệu, cho rằng phim thành công lớn nhất công thần chính là Matthew cùng Zack Snyder, khen ngợi Matthew đắp nặn ra có đầy đủ độ cứng lại không khuyết thiếu cảm tình, lại phi thường thảo người xem thích nam chính, mà Zack Snyder không có cố thủ nguyên bản khuôn sáo, cũng cho phim càng lớn sức sống.

[ Dawn of the Dead ] tại Bắc Mĩ chiếu phim đồng thời, cũng xuất hiện ở phần đông hải ngoại rạp chiếu phim trong, lúc trước Matthew cùng Scarlett - Johnson “Cửa thang máy” Sự kiện, mượn dùng Oscar nhiệt độ, cơ hồ truyền khắp Tây phương thế giới, này cũng cấp phim mang đến đại lượng chú ý, hơn nữa tang thi phim tại Tây phương vẫn không hề tính tiểu thụ chúng quần thể, so với truyền thống mĩ thức huyết tương phiến, này bộ phim hải ngoại box office xu thế tốt hơn nhiều.

Đặc biệt là tại tang thi tận thế điện ảnh đồng dạng thịnh hành Anh quốc cùng Australia hai , box office sản xuất so với huyết tương phim kinh dị, muốn cao hơn rất nhiều, Anh quốc công chiếu ba tuần box office tiếp cận 1000 vạn dollar, Australia phát hành hơn hai tuần vượt qua 500 vạn dollar.

Đến [ Dawn of the Dead ] Bắc Mĩ phát hành thứ năm chu, Bắc Mĩ box office đột phá 8000 vạn dollar thời điểm, hải ngoại box office tích lũy cũng có 7000 vạn dollar trở lên, toàn cầu box office gia tăng vượt qua 1 ức 5000 vạn dollar.

Hơn nữa Universal ảnh nghiệp còn tại cùng rất nhiều quốc gia cùng địa khu phát hành thương tiến hành thương nghiệp đàm phán, để khiến [ Dawn of the Dead ] có thể tiến vào càng nhiều hải ngoại thị trường.

Liên tục năm tuần chiếu phim sau,[ Dawn of the Dead ] tại Bắc Mĩ chiếu phim đã tiến vào vĩ đoạn, loại hình này phiến rất khó tránh cho cụm rạp chu kỳ ngắn vận mệnh.

Từ tuần thứ sáu bắt đầu, này bộ phim ngày làm việc box office đã hạ xuống đến không đủ 20 vạn dollar, thậm chí tại đương thứ năm té 10 vạn dollar trở xuống, đương cuối tuần ba ngày box office cũng chỉ có sáu con số, rạp chiếu phim chi lữ cơ bản đi tới chỗ cuối.

Đồng dạng, Bắc Mĩ cụm rạp cũng tại không ngừng hạ thấp [ Dawn of the Dead ] chiếu phim rạp chiếu phim cùng tỷ suất chiếu phim, thứ bảy chu phát hành số cụm rạp hạ xuống đến ba trăm gia, hơn nữa này ba trăm gia rạp chiếu phim, chia đều mỗi ngày chiếu phim [ Dawn of the Dead ] buổi diễn không đủ tứ trường.

Bất quá,[ Dawn of the Dead ] Bắc Mĩ box office tích lũy đạt tới 8550 vạn dollar, hải ngoại box office cũng có 8600 đa vạn mĩ dollar.

[ Dawn of the Dead ] này bộ phim, khiến Matthew bước ra từ nhị tuyến ngôi sao xông về phía ngôi sao tuyến đầu thành công bước đầu tiên.

Này bộ phim đại bán, đối Matthew có thể nói là ý nghĩa phi phàm, kịch tổ người khác cũng lấy được ích lợi nhiều.

Làm nữ chính, Jessica - Alba đạt được 20th Century Fox một thương nghiệp đại hạng mục thử chiếu mời, hơn nữa thành công lấy xuống [ Fantastic Four ] nữ chính.

Đạo diễn Zack Snyder cũng thu đến không thiếu người sản xuất mời, bất quá có lần này nhận đến hạn chế rất nhiều công tác trải qua, Zack Snyder rất cẩn thận, không có dễ dàng tiếp mặt khác công tác.

Matthew gần nhất một lần cùng hắn thông điện thoại thời điểm, Zack Snyder nói hắn đang tại cẩn thận nghiên cứu Frank - Miller tranh minh họa tiểu thuyết [ Sparta ba trăm dũng sĩ ].

Thời gian chung quy tháng năm, National Treasure quay chụp cũng đi tới kết thúc bộ phận.

Disney nhà sản xuất số chín studio trung, kịch tổ tại quay chụp Trinity giáo đường địa hạ mộ huyệt cuối cùng một bộ phận màn ảnh.

Đối diện nhất hào máy quay phim màn ảnh phương hướng, Matthew cầm cây đuốc, biểu tình ngưng trọng từng bước một đi tới, ánh mắt không ngừng từ gian phòng bên trong các loại kim sắc dụng cụ cùng đạo cụ mặt trên đảo qua, đi đến một như là chậu than bàn đài phía trước, hắn trước nhặt lên một viên kim tệ, tại quần áo bên trên lau mặt trên tro bụi, đặt ở trước mắt nhìn kỹ xem, sau đó tùy tay thả trở về.

Hắn một bộ chỉ đối tầm bảo cảm thấy hứng thú, đối bảo tàng bản thân hứng thú lại không phải đặc biệt nồng hậu bộ dáng.

Matthew buông xuống kim tệ, thò tay ở trong chậu sờ sờ, sau đó đem cây đuốc thả đi vào, hỏa diễm lập tức bốc lên, theo chậu than mặt sau vết lõm, một đường hướng về phương xa lan tràn, rất nhanh chiếu sáng không gian cự đại tàng bảo thất.

Kịch tổ phí thời gian năm tháng, kiến tạo này bảo khố, bảo khố bên trong còn có các loại “Bảo tàng”, lúc này từ hắc ám trong hiện thân, liên Matthew cũng sửng sốt đi về phía trước vài bước, đứng ở thang lầu bên cạnh, thẳng tắp nhìn về phía xa xa.

Tuy rằng biết phía dưới đều là chút hàng giả, nhưng đứng ở chỗ này xem qua, chỉ cảm thấy khí thế bàng bạc.

Không thể không nói, kịch tổ tại cảnh tượng dựng phương diện, xác thật là đại thủ bút.

Giơ cây đuốc Jon Voight, Diane - Kruger cùng Justin - Basha cũng trước sau đi tới, đứng ở Matthew bên cạnh, cùng nhau nhìn qua.

“yes !” Jon Voight dùng lực vỗ Matthew phía sau lưng,“Bản, ngươi không sai ! chúng ta đều chưa sai ! đây là thánh điện kỵ sĩ bảo tàng !”

Matthew nở nụ cười,“Chúng ta tìm đến nó !”

Bên cạnh Diane - Kruger cũng cười , quay đầu hỏi,“Rayleigh, ngươi đang khóc sao?”

“Ngươi xem !” Justin - Basha chỉ hướng tàng bảo thất màn ảnh một góc,“Đó là thang lầu ! rời đi thông đạo ! chúng ta không cần chết ở trong này .”

Matthew, Jon Voight cùng Justin - Basha đều ha ha nở nụ cười.

Này màn ảnh thuận lợi kết thúc, hôm nay công tác cũng tuyên cáo hoàn thành.

Đạo diễn Jon Turteltaub đi tới, đứng ở bốn danh diễn viên phía sau,“Chỉ còn dư cuối cùng một màn diễn , ngày mai chúng ta đi Beverly Hills quay chụp, chỗ đó có một đống hào trạch mấy ngày trước không đi ra, vừa lúc thích hợp chúng ta quay chụp.”

Matthew quay đầu đi, hỏi,“Nói cách khác, chúng ta không cần lại hồi này studio ?”

“Không sai.” Jon Turteltaub gật đầu nói,“Nơi này từ đêm nay bắt đầu liền muốn dỡ bỏ .”

“Kiều......” Matthew nói thẳng,“Ta có thể từ này phiến cự đại bảo tàng bên trong tuyển mấy thứ vật kỷ niệm sao?”

Diane - Kruger chen vào nói nói,“Còn có ta.”

Justin - Basha nhấc tay,“Tính cả ta một.”

Jon Voight nói,“Ta liền tính , ta đã có quá nhiều vật kỷ niệm .”

Khi nói chuyện, hắn cười dẫn đầu ly khai.

“Đương nhiên có thể.” Jon Turteltaub có vẻ rất hào phóng,“Jerry nói qua, này mấy đều vô dụng .”

Matthew xoay người liền đi,“Hảo ta đi tuyển vật kỷ niệm .”

Hắn trực tiếp đi đến sắp lụi tắt chậu than biên, cầm lấy kia một viên Cổ La Mã kim tệ, bởi vì này sẽ trực tiếp xuất hiện ở màn ảnh trung quan hệ, chế tác tương đương tinh mỹ.

Jon Turteltaub nhắc nhở nói,“Đừng quên ngày mai tám giờ đến Beverly Hills, chúng ta quay chụp cuối cùng một màn diễn.”

Matthew xung hắn phất phất tay sao, ánh mắt rơi vào Diane - Kruger trên người, ngày mai quay chụp là phim kết cục đại đoàn viên vai diễn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 291: Bị Cự Tuyệt

Cự đại trong trang viên cây xanh râm mát, mang theo cổ điển phong cách màu đỏ biệt thự đứng sừng sững tại chỉnh tề mặt cỏ phía trước, kịch tổ mắc Steadicam nhiếp ảnh sư từ thụ sau thiểm đi ra, gần gũi chụp hình ba vị diễn viên chính vai diễn.

Matthew cùng Diane - Kruger mười ngón giữ chặt, cùng bên cạnh Justin - Basha cười nói từ trong rừng cây đi ra.

“...... Bọn họ hi vọng chúng ta cuối tuần có thể đi tham gia bảo tàng tại Cairo tiến hành khai mạc triển lãm.” Justin - Basha vừa đi vừa nói chuyện,“Bọn họ sẽ phái một chiếc tư nhân phi cơ lại đây.”

Diane - Kruger một tay nắm chặt Matthew tay, một tay còn lại ôm một Hắc Bì bản ghi chép, nói,“Nghe vào tai rất thú vị.”

Justin - Basha gật đầu,“Bọn họ sẽ phái một chiếc đại phi cơ lại đây !”

Hắn xoay người nhìn Matthew liếc nhìn, trong giọng nói ít nhiều có chút bất mãn,“10% a, bản ! bọn họ muốn cho ngươi 10%, nhưng ngươi cự tuyệt !”

Matthew rất bình tĩnh, cười nói,“Rayleigh, chúng ta đã thảo luận qua, 10% với ta mà nói nhiều lắm, ta không thể nhận.”

“Thượng Đế a ! đây là chúng ta nên được .” Justin - Basha thò tay đến Matthew bên kia,“Một mảnh gỗ vụn bản chui vào bên trong, dẫn đến ta ngón tay nát rữa ba tháng.”

Matthew dừng lại cước bộ, ngược lại mặt hướng Justin - Basha,“Chờ lần sau chúng ta lại phát hiện có thể một lần nữa định nghĩa nhân loại lịch sử bảo tàng thời điểm, ngươi tới lấy kẻ phát hiện tiền thưởng.”

“Giống như nghe vào tai không sai, nhưng ngươi muốn cái gì?” Justin - Basha nhìn về phía Diane - Kruger, bừng tỉnh đại ngộ,“Ngươi chiếm được một hảo nữ hài !”

Diane - Kruger thoải mái nói,“Kia ngược lại là thật.”

“Thật?” Matthew thò tay ôm lấy Diane - Kruger eo, hôn lên đi.

Hai người hôn qua sau, Justin - Basha nói,“Ta không hâm mộ các ngươi, ta có nó, tốc độ......”

Hắn biên dong dài bên cạnh xe, sau đó phát động siêu xe, ô tô nhanh như điện chớp như vậy khai hướng trang viên cổng lớn.

“Đình !”

Đạo diễn Jon Turteltaub kêu ngừng quay chụp, hơn nữa từ trợ lý trong tay tiếp nhận một khuếch đại âm thanh loa, lớn tiếng tuyên bố nói,“National Treasure quay chụp toàn bộ kết thúc !”

Phía trước đã quay chụp qua hai điều, này một điều hoàn thành, kịch tổ quay chụp công tác cũng tạm thời kết thúc.

Kịch tổ bộc phát ra một trận hỗn độn tiếng kêu, tiếng kêu duy trì liên tục thanh âm rất ngắn, mấy tên kia còn muốn thu thập hảo trường quay, chung quy này đống trang viên là từ bất động sản trù tính công ty trong tay mượn đến.

Quay chụp kết thúc, Matthew tay cũng buông lỏng ra Diane - Kruger eo, hai người đều là hiện đại trang phục, vỏn vẹn lên một tầng phấn nền, ngược lại cũng không nóng nảy đi tẩy trang.

“Này đống bất động sản thoạt nhìn rất không sai a.” Matthew nhìn về phía biệt thự bên kia,“Nghe nói đang tại bán ra.”

Diane - Kruger cũng nhìn về phía bên kia,“Mấy ngày trước ngươi không phải nói tưởng đổi phòng sao? Nhìn không sai có thể suy xét mua xuống đến.” Nàng hơi hơi nhún vai,“Giống ta, liền chỉ có thể xem xem .”

Matthew ngược lại là thật có loại này suy xét, này đống trang viên chiếm nghe nói tiếp cận 3 mẫu Anh, hắn đối mẫu Anh không có khái niệm, trước quay chụp từng cùng Justin - Basha mở ra xe điện dạo qua một vòng, nhìn ra ít nhất cũng tại một vạn mét vuông trên đây, phỏng chừng một ngàn vạn dollar căn bản cầm không được đến.

Diane - Kruger nhìn Matthew liếc nhìn, còn nói thêm,“Trên truyền thông không phải nói ngươi tiếp này bộ phim thù lao đạt tới ngàn vạn dollar sao? Thế chấp như vậy một đống phòng ở hẳn là không khó.”

“Nơi nào có nhiều như vậy.” Matthew thở dài,“Ta thù lao rất thấp .”

“Ngươi thù lao thấp? Đừng đùa, Matthew.” Diane - Kruger lắc đầu nói,“Của ta thù lao với ngươi vừa so, ta đều tuyệt vọng.”

Tuy rằng nàng biểu diễn siêu cấp đại chế tác [ Troy ], nhưng phim còn không có phát hành, bản thân tại Hollywood không có bất cứ lấy được ra tay tác phẩm, kịch tổ chỉ cho nàng 20 vạn dollar thù lao.

Matthew thò tay vỗ nhẹ nhẹ dưới Diane - Kruger cánh tay, nói,“Không có biện pháp, Hollywood hiện tại chính là loại tình huống này, không phải ngươi ta có thể thay đổi .”

“Hollywood giới tính kỳ thị rất nghiêm trọng !” Diane - Kruger tựa hồ nghẹn rất lâu ,“Nam diễn viên vô luận chụp cái dạng gì tác phẩm, dùng cái dạng gì thủ đoạn lấy đến nhân vật, chỉ cần có thể thành công, mọi người đều sẽ xưng là vĩ đại nghệ thuật gia ! nữ tính đâu?”

Nàng khó chịu nói,“Mặc kệ nữ diễn viên như thế nào cố gắng, chẳng sợ trở thành cự tinh, tại đại chúng trong mắt cũng bất quá là......”

Cái kia lấy ‘b’ vi mở đầu từ ngữ tại trong miệng nàng chuyển vài vòng, cuối cùng vẫn là phun ra,“Biểu. Tử !”

Đại khái là nhận thức đến chính mình mà nói có chút quá phận, Diane - Kruger dịu đi một chút ngữ khí, nói,“Ta xem qua một phần thống kê, Mĩ quốc trong phim đại khái chỉ có không đến 5% là do nữ tính đạo diễn sở đạo diễn , mà này mấy nữ đạo diễn bình thường đều sẽ khiến trong phim nữ chính có vẻ tương đối cường thế, nhưng mà tại nam đạo diễn trong phim, nữ tính nhân vật tắc đại khái đều chỉ có sắm vai bình hoa hoặc lá xanh phân, công lao cơ hồ vẫn là đều do nam tính nhân vật một tay ôm đồm.”

Matthew chỉ là cười cười, không có nói thêm cái gì, tại Hollywood, nữ tính tồn tại nghiêm trọng trần nhà hiện tượng, nữ tính có khả năng đạt tới tối độ cao, so nam tính muốn thấp hơn nhiều.

Đây là khách quan tồn tại tình huống, thậm chí toàn bộ USA đều là như thế, nó sẽ không bởi vì một nữ nhân mà thay đổi.

Nếu nữ nhân này vẫn là đến từ Đức một bình hoa nữ diễn viên mà nói, kia liền càng không có khả năng .

“Diane, ngươi có điểm rất kích động .” Matthew xem chung quanh kịch tổ nhân viên đều đang bận rộn, nói,“Muốn hay không ta cùng ngươi tại đây chuyển chuyển, đi một vòng sẽ hảo điểm.”

Nhìn nhìn xa xa, Diane - Kruger nhẹ nhàng gật đầu, trước đạp lên mặt cỏ triều biệt thự bên kia đi, Matthew theo sau theo đi lên.

Đẳng Matthew đi đến bên cạnh, Diane - Kruger mắt nhìn dưới chân bằng phẳng mặt cỏ, hỏi,“Ta vừa rồi có phải hay không rất không lễ phép?”

“Oán giận vài câu rất bình thường.” Matthew khoa tay múa chân bắt đầu nói,“Người đại diện không có cho ta tranh thủ đến một ngàn vạn......”

Nói tới đây, hắn nhanh chóng đổi giọng,“Xin lỗi, ta lại nhắc tới khiến ngươi mất hứng sự .”

Diane - Kruger cười cười,“Không quan hệ.”

Matthew không lại đề phương diện này, ngược lại nói,“Quay chụp toàn bộ hoàn thành , công tác cũng kết thúc.” Hắn nếm thử mời,“Đêm nay có thời gian sao? Ta mời ngươi ăn cơm tối?”

Nghe nói như thế, Diane - Kruger trong mắt lóe qua một tia cảnh giác, Matthew - Horner người này, tại kịch tổ công tác tiếp xúc trung cho nàng lưu lại ấn tượng rất tốt, tính cách cũng phi thường tốt, nhưng tiền trận trên truyền thông đưa tin......

Nàng không khó được ra một kết luận, đây chính là một hoa hoa công tử.

Cùng loại này nhân làm bằng hữu bình thường, cùng nhau nói chuyện phiếm tản bộ đều rất khoái trá, nhưng càng tiến thêm một bước......

Diane - Kruger ngầm thẳng lắc đầu, hỏi,“Như thế nào đột nhiên muốn mời ta ăn cơm tối?”

“Ngươi quên sao?” Matthew chỉ chỉ chính mình cái gáy,“Lần trước tại Washington, ta lấy giày tạp ngươi, còn chưa cho ngươi bồi lễ nhận lỗi đâu.”

“Không cần như vậy khách khí.” Diane - Kruger dừng lại cước bộ, ngược lại nhìn về phía Matthew,“Thật, ngươi không cần như vậy làm.”

Nàng tiếp cố ý nói,“Ta trượng phu lại đây , buổi tối ta muốn bồi hắn cùng nhau đi dạo Los Angeles cảnh đêm.”

Matthew như thế nào sẽ nghe không hiểu trong lời này ý tứ, nói,“Xin lỗi, là ta rất mạo muội .”

Diane - Kruger quay người lại, nói,“Thời gian không sớm , ta muốn trở về tẩy trang .”

Nàng đi nhanh hướng tới xe kéo hoá trang bên kia đi, Matthew theo sau cũng đi hướng bên kia.

Rất rõ ràng, Diane - Kruger nhìn ra hắn ý đồ, hơn nữa rất kiên định cự tuyệt , Matthew bao nhiêu có điểm đánh bại cảm, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, hắn phía trước không biết Diane - Kruger đã kết hôn .

Matthew tiến vào xe kéo hoá trang, kia điểm đánh bại cảm liền biến mất vô tung vô ảnh, hắn cũng không phải dollar, có thể khiến từng cái người nhìn thấy đều thích.

Lại nói, biết Diane - Kruger kết hôn , hắn tâm tư cũng nhạt.

Tẩy trang xong, Matthew đi theo đạo diễn Jon Turteltaub chào hỏi, đi đến trang viên cửa dừng xe khu, lái xe dẫn đầu ly khai, còn chưa ra Beverly Hills phạm vi, hắn liền tiếp đến Helen - Hermann đánh tới điện thoại, trực tiếp đi Thiên Sứ trù tính công ty.

“Ta đã lấy đến Akiva - Goldsman hạng mục kịch bản phó bản thảo.”

Trong văn phòng, Helen - Hermann đem một phần đóng sách hảo bản copy trực tiếp đẩy đến Matthew trước mặt, nói,“Nếu National Treasure quay chụp công tác hôm nay hoàn thành , chúng ta cũng có thể chính thức chuyển vào tiếp theo phân công tác.”

Matthew cầm lấy kịch bản, cố ý oán giận nói,“Nhờ, ta vừa mới quay chụp hoàn cuối cùng một điều màn ảnh, tổng muốn nghỉ ngơi hai ngày đi.”

Helen - Hermann nhàn nhạt nói,“Một hồi ngươi cầm kịch bản trở về, tẫn có thể nghỉ ngơi.” Nàng chỉ chỉ Matthew trong tay kịch bản,“Ngươi trước xem, xem xong chúng ta lại nói cụ thể tình huống.”

“Ân.” Matthew gật gật đầu, lật ra kịch bản.

Hắn đọc trình độ không tính rất tốt, bởi vậy nhìn xem phi thường chậm, này kịch bản giản đáp sáng tỏ, không giống lần trước xem Island kịch bản như vậy, bắt đầu thời điểm không hiểu ra sao, hoàn toàn làm không rõ trạng huống.

Này kịch bản có thể nói vừa xem hiểu ngay, hoàn toàn dựa vào nam chính cùng nữ chính ở giữa hí kịch xung đột, khởi động toàn bộ cố sự cơ cấu, Matthew nhìn một phần ba sau, nhớ tới từng xem qua một bộ điển hình bỏng giải trí phim, không khỏi nhanh hơn quan khán kịch bản tốc độ.

Xem xong kịch bản, Matthew rất nhanh ở trong đầu, bằng nhanh nhất tốc độ cùng tối ngắn gọn phương thức, tổng kết ra kịch bản muốn giảng chủ tuyến tình tiết.

Dùng một câu đến khái quát mà nói, kịch bản miêu tả một đôi gián điệp phu thê đương, tại trải qua một chuỗi ngoài ý muốn sự kiện sau, đột nhiên kinh giác bọn họ đều đã bị tập trung trở thành ám sát mục tiêu, mà phụ trách chấp hành ám sát sát thủ thế nhưng là bọn họ lẫn nhau, cuối cùng bọn họ liên thủ cùng phần mình tổ chức đối kháng.

Tuy rằng trên kịch bản không có danh tự, thậm chí nam nữ nhân vật chính đều là dùng”a” Cùng”b” biệt hiệu đến danh hiệu, nhưng Matthew phi thường xác định, đây chính là khiến Brad - Pitt cùng Angelina - Jolie nháo ra Kinh Thiên đại chuyện xấu kia bộ [ Smith vợ chồng ].

Từng, Brad - Pitt, Jennifer - Aniston lại thêm Angelina - Jolie ba vị ngôi sao, tại [ Smith vợ chồng ] trong lúc nháo ra bát quái, đều điên cuồng truyền đến Thái Bình Dương bên kia.

Nhưng hiện tại ngẫm lại, này siêu cấp bát quái sau lưng, không hẳn không có thôi thủ a.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 292: Van Helsing

Hollywood mỗi ngày xuất quỹ cùng bị xuất quỹ giả nhiều đếm không xuể, giống ngôi sao tuyến đầu có mấy cái không trộm qua tinh, chia qua tay hòa ly qua hôn? Nhưng những người này sở tác sở vi so với năm đó Brad - Pitt cùng Angelina - Jolie Kinh Thiên chuyện xấu truyền bá độ kém quá xa .

Từng thời điểm, Matthew cho rằng đây là Brad - Pitt cùng Angelina - Jolie danh khí đại, thêm một khác đại minh tinh Jennifer - Aniston, tự nhiên mà vậy dẫn phát oanh động hiệu ứng, hôm nay tại Hollywood hỗn qua sau, lại hồi tưởng năm đó bát quái tin tức, thấy thế nào này sau lưng đều không đơn giản.

Lấy hắn hiện tại tư duy hình thức cùng đối Hollywood tuyên truyền marketing nhận tri đến xem, Brad - Pitt, Angelina - Jolie cùng Jennifer - Aniston ba người nháo này một ra, tuyệt đối khiến [ Smith vợ chồng ] hừng hực thiêu đốt lên.

Matthew suy bụng ta ra bụng người, nghĩ đến đây, cảm giác đây là một lần có thể nói như sách giáo khoa điện ảnh tuyên truyền marketing.

Hắn tinh lực theo sau lại về đến kịch bản bản thân mặt trên, bắt đầu lật xem lần thứ hai, bởi xem qua một lần quan hệ, Matthew lần này chủ yếu xem chủ thể tình tiết vai diễn.

Lật xem hoàn lần thứ hai, hắn đối với này kịch bản có càng thêm cụ thể khái niệm, đây là điển hình Hollywood thương nghiệp phim giải trí kịch bản, có thể nói nó cùng đại bộ phận Hollywood phim thương mại kịch bản như vậy, cố sự kết cấu phi thường đơn bạc, khinh kịch tình mà trọng giải trí hiệu quả, trọng chế tạo bạo điểm mà khinh logic, giống như một dùng mũi châm khởi động cung điện, tỷ như phu thê hai người cộng đồng sinh hoạt hai năm, lại không có phát hiện lẫn nhau chân chính chức nghiệp, chỉ riêng điểm này sẽ rất khó để người tin phục.

Thế nhưng, đương Matthew lại nhìn thấy mở đầu một đoạn thăm hỏi miêu tả thời điểm, kết hợp còn có một ít ký ức, cảm giác tựa hồ còn có mặt khác nghiên đọc này kịch bản góc độ.

Nam nữ nhân vật chính hai người tuy rằng lẫn nhau ái mộ, hơn nữa kết hôn, thế nhưng không có hoàn toàn lẫn nhau lý giải cùng tín nhiệm, loại tình huống này có lẽ cũng không hiếm thấy.

Trên thế giới này, mỗi người đều cất giấu chính mình tiểu bí mật, cẩn thận bảo hộ chính mình không gian, giống như trong phim hai người đều tự có một bí mật kho vũ khí, thẳng đến có một ngày, một kiện ngẫu nhiên sự tình, khiến cho loại này ngụy trang bắt đầu bóc ra, đối mặt đối phương tân hình tượng, song phương đều sẽ có điều không thích ứng, vì thế ma sát không thể tránh được, khắc khẩu cùng mâu thuẫn lập tức mà đến -- chiến tranh liền bạo phát.

Theo sau, nam nữ nhân vật chính liền hướng mặt khác gia đình vợ chồng như vậy đem trong nhà đập nát nhừ, chẳng qua bọn họ dùng là thương.

Tuy rằng không có kinh lịch qua hôn nhân, nhưng Matthew này vài năm tại Hollywood bàng quan qua rất nhiều ngôi sao vợ chồng hôn nhân, bọn họ cùng trong kịch bản miêu tả nam nữ nhân vật chính cỡ nào tương tự, tình yêu đến đầu nóng lên lựa chọn hôn nhân, kỳ thật đối lẫn nhau căn bản là không lý giải, song phương càng là tồn tại rất nhiều che giấu tại chỗ sâu bí mật.

Đương này mấy bí mật bại lộ đi ra thời điểm, kia vài ngôi sao vợ chồng sẽ dùng một loại khác tình thế, giống như trong kịch bản nam nữ nhân vật chính như vậy ra tay tàn nhẫn.

Matthew khép lại kịch bản, đặt ở Helen - Hermann trên bàn công tác, Helen - Hermann nhìn hắn một cái, hỏi,“Có cái gì ý tưởng?”

“Tiêu chuẩn Hollywood thức thương nghiệp giải trí kịch bản.” Matthew rất xác định điểm này.

“Rất chuẩn xác đánh giá a.” Helen - Hermann khó được mở câu vui đùa, tiếp còn nói thêm,“Như vậy kịch bản mới là bảo hiểm hệ số tối cao .”

Matthew đương nhiên minh bạch điểm này, nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có nhiều lời.

Helen - Hermann khôi phục luôn luôn chăm chú phụ trách thái độ, nói,“Ta cùng biên kịch Simon - Kinberg chi tiết nói qua một lần, đại khái lý giải dưới này hạng mục sản xuất phong cách cùng lý niệm. Hắn kịch bản khái niệm ban sơ đến từ Hongkong điện ảnh, tham khảo Hongkong bắn nhau phim hành động trung rất nhiều khéo đưa đẩy, sống động cùng lãng mạn nguyên tố, thành phiến đại khái muốn tập động tác, mạo hiểm, lãng mạn cùng hài hước vào một thân.”

Nghe Helen - Hermann mà nói, Matthew cố gắng hồi ức về này bộ phim ấn tượng, lúc trước bởi vì Brad - Pitt cùng Angelina - Jolie quan hệ, này bộ phim lưu lại ký ức tương đối muốn thâm một ít.

Hắn hồi ức một phen sau, phát hiện kia bộ phim phong cách, xác thật giống Helen - Hermann theo như lời như vậy, tập động tác, mạo hiểm, lãng mạn cùng hài hước vào một thân.

“Hiện tại cơ bản tình huống chính là như vậy.”

Nói tới đây, Helen - Hermann tựa hồ lại nghĩ tới một sự kiện, sửa miệng nói,“Này hạng mục tổng thể tình huống tương đối đáng tin, trừ chúng ta ngoài, cũng có một vài người chiếm được tin tức, Brad - Pitt người đại diện cũng hướng Akiva - Goldsman tỏ vẻ Brad - Pitt đối với này hạng mục rất có hứng thú.”

Matthew có chút vò đầu,“Brad - Pitt a, ta cảm giác rất có áp lực.”

Helen - Hermann hiển nhiên không như vậy xem,“Của ngươi già vị so ra kém Brad - Pitt, nhưng ngươi cũng có ưu thế, quá khứ ba năm, ngươi...... Ân, ngươi diễn viên chính ba bộ phim đều box office đại bán, thực hiện cực cao đầu tư ích lợi so, hơn nữa của ngươi định vị chính là động tác ngôi sao, cũng tại phim hành động trung liên tục chứng minh chính mình. Còn có, của ngươi thù lao muốn so với Brad - Pitt thấp rất nhiều, nhưng tại phim hành động đam mê giả phạm trù trung, Brad - Pitt kêu gọi lực lại không hẳn so ngươi cao.”

Matthew minh bạch Helen - Hermann ý tứ, nếu đơn thuần luận già vị, kỹ xảo biểu diễn cùng độ nổi tiếng, hắn cùng với Brad - Pitt chênh lệch rõ ràng, nhưng điện ảnh thị trường không phải như vậy phân chia , hắn ưu thế ở chỗ cùng này hạng mục phù hợp độ cực cao động tác loại hình, qua lại Brad - Pitt cơ bản không diễn qua thuần túy phim hành động, duy nhất biểu diễn một bộ [ Troy ] trước mắt còn không có phát hành.

Helen - Hermann tựa hồ đoán được Matthew suy nghĩ cái gì, nói,“[ Troy ] vào tháng năm phân phát hành, nếu này bộ phim giống Warner Bros mong muốn như vậy, có thể giống như Lord of The Rings ba bộ khúc như vậy box office đại bạo, chúng ta mới có chân chính phiền toái.”

“Nếu là không đạt được mong muốn đâu?” Matthew hỏi.

“Brad - Pitt tại ngươi trước mặt không có bất cứ ưu thế.” Helen - Hermann rất xác định nói,“Thậm chí bị vây ở hoàn cảnh xấu.”

Nàng nhắc nhở Matthew,“Đan luận quá khứ ba năm biểu diễn điện ảnh box office đầu tư ích lợi so, Brad - Pitt xa không bằng ngươi, đừng quên, so với già vị, chế tác công ty chọn lựa phim thương mại diễn viên khi, đối với này phương diện càng thêm coi trọng.”

“Ta chỉ là cảm giác có chút áp lực.” Matthew nhún nhún vai,“Cũng không phải muốn lùi bước.”

Theo hắn từng bước hướng lên trên bò, cạnh tranh nhân vật khi, gặp được từng ngôi sao tuyến đầu cùng siêu cấp cự tinh tỷ lệ, khẳng định sẽ càng lúc càng lớn, nếu đụng tới một từng đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, liền chủ động rụt về đi, cũng không cần tại Hollywood lăn lộn, dứt khoát thủ [ Cướp biển vùng Caribbean ] hệ liệt hỗn ăn chờ chết hảo.

Helen - Hermann còn nói thêm,“Brad - Pitt chỉ là đối thủ cạnh tranh chi nhất, thử vai muốn tại tháng năm hạ tuần, ta cũng không thể xác định Akiva - Goldsman cùng Doug Liman sẽ hướng bao nhiêu nhân phát ra thử vai mời.”

Matthew gật gật đầu, cầm kịch bản đứng lên,“Không có việc khác mà nói, ta đi trước.”

Helen - Hermann cũng không cùng hắn khách khí, trực tiếp khoát tay.

Matthew xoay người vừa muốn đi ra ngoài, lại xoay người hỏi,“Hôm nay National Treasure kịch tổ mượn đến quay chụp kia đống bất động sản, giống như chính treo tại bất động sản trù tính công ty bán ra, ngươi giúp ta hỏi một chút đi.”

Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu,“Ta biết.”

Theo sau, Matthew cầm kịch bản, trực tiếp ly khai Thiên Sứ trù tính công ty, mặt sau trong vài ngày, hắn cơ bản đều tại nghiên cứu kịch bản cùng nhân vật, từ kịch bản cùng từng xem qua điện ảnh phân tích, này bộ phim hai vị nhân vật chính tầm quan trọng, hoàn toàn áp qua cố sự tình tiết, thậm chí có thể nói đây là một bộ dựa vào ngôi sao cùng nhân vật mị lực kéo động thương nghiệp điện ảnh.

Cũng không trách được Akiva - Goldsman cùng Doug Liman chỉ dùng thành danh ngôi sao, căn bản không suy xét tân nhân, tân nhân không nói khác, chỉ riêng kêu gọi lực liền không đủ.

Trừ nghiên đọc kịch bản cùng nghiền ngẫm nhân vật ngoài, Matthew cố ý tìm đến bình thường luyện tập súng ống câu lạc bộ, lương cao cam kết một vị càng thêm chuyên nghiệp súng ống giáo luyện, cũng thích hợp gia tăng chính mình luyện thương tần suất cùng thời gian, đặc biệt gia tăng di động xạ kích huấn luyện hạng mục, nếu quyết ý muốn tranh đoạt này nam chính, mặc kệ thành bại hay không, hắn đều sẽ làm tốt 200% chuẩn bị.

Mặt khác, Matthew còn đi băng ghi hình mắt xích thuê cửa hàng, tìm đến đại lượng cùng sát thủ có liên quan điện ảnh quan khán, đặc biệt là cái loại này có chứa Cảng thức lãng phí chủ nghĩa loại hình, tỷ như Face Off, có một bộ phận Hongkong điện ảnh cũng tiến vào hắn quan khán nhật trình danh sách bên trong, tỷ như Tiểu Mã ca đóng vai sát thủ [ đẫm máu song hùng ] đợi đã (vân vân).

Này sát thủ nam chính cùng hắn phía trước biểu diễn kia vài động tác nhân vật có một chút bất đồng, thiếu một ít tả thực, nhiều vài phần lãng mạn cùng hài kịch sắc thái.

Từ trên trình độ nhất định đến nói, này với hắn mà nói cũng là khiêu chiến.

Matthew cũng không e ngại khiêu chiến, phim hành động tại Hollywood là siêu cấp đại loại, cũng là chủ lưu thương nghiệp phim, hắn không có khả năng tại một đại loại trong, khiến chính mình hạn chế tại rất nhỏ trong phạm vi.

Kỳ nghỉ hè bắt đầu trước trong khoảng thời gian này, Matthew cơ hồ đều đang bế quan vi thử vai làm chuẩn bị, bất quá trung gian tiếp đến Orlando - Bloom điện thoại, Orlando - Bruce nhắc nhở hắn chớ quên vào tháng năm sơ đi tham gia [ Van Helsing ] lần đầu thức.

Kế tiếp, Matthew lại tiếp đến Universal ảnh nghiệp cùng Stephen - Sommers chính thức mời, hắn vừa cùng Universal ảnh nghiệp hợp tác qua [ Dawn of the Dead ], cùng Stephen - Sommers có cũ, dù cho Orlando - Bloom không gọi điện thoại tới, khẳng định cũng phải đi tham dự [ Van Helsing ] Bắc Mĩ lần đầu lễ.

Cự ly ban sơ được duyệt qua chỉnh chỉnh hai năm, Hollywood tuy rằng đại đầu tư đại chế tác không ngừng xuất hiện, nhưng [ Van Helsing ] đối ngoại công bố 1 ức 6000 vạn dollar cự ngạch sản xuất phí tổn, như cũ là đương kim Hollywood làm cao nhất chế tác.

Universal ảnh nghiệp tựa hồ cũng đối với này bộ phim tràn ngập tin tưởng, đầu nhập cự tư cử hành một quy mô khổng lồ lần đầu thức, mời đến rất nhiều ngôi sao tuyến đầu tham dự.

Tại truyền thông sáng tỏ danh sách bên trong, giống Matthew danh khí cùng già vị, chỉ có thể tính trung đẳng mà thôi.

[ Van Helsing ] lần đầu thức một ngày này, toàn mĩ giải trí truyền thông ánh mắt, đều chuyển hướng về phía trên tinh quang đại đạo Hollywood Trung Quốc đại rạp hát, mỗi năm kỳ nghỉ hè khai đương đệ nhất bộ phim, cũng bị thụ fan điện ảnh chờ mong.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 293: Đều Tại Ta

Bởi đây không phải chính mình diễn viên chính điện ảnh, Matthew đi lên Hollywood Trung Quốc đại rạp hát phía trước thảm đỏ, rất nhanh liền đến rạp hát cửa, đồng thời uyển cự phóng viên phỏng vấn, bộ điện ảnh này nếu tao ngộ đến từng vận mệnh, hắn hiện tại nói lời gì, mặt sau đều có khả năng bị giải đọc ra khác thường thanh âm đến.

Matthew hiện tại đã rất lý giải giải trí truyền thông tác phong .

Nhưng phàm là có thể hấp dẫn đến nhãn cầu người cùng chuyện, giải trí truyền thông thà rằng sát sai cũng sẽ không bỏ qua, thậm chí không sai đều sẽ trống rỗng hư cấu ra sai lầm đến.

Đương nhiên, truyền thông phóng viên lực chú ý cũng không tại hắn trên người, kịch tổ hai đại diễn viên chính Orlando - Bloom cùng Kate - Beckinsale tuy rằng còn không có đến, nhưng trình diện ngôi sao tuyến đầu cũng không thiếu.

Tại Matthew phía trước tiến vào rạp hát , là đại danh đỉnh đỉnh Rachel, USA nổi tiếng sweetheart Jennifer - Aniston, đẳng Matthew đi đến Hollywood Trung Quốc đại rạp hát cửa khi, Oscar ảnh hậu Gwyneth - Paltrow vừa tiến vào phỏng vấn khu.

Cứ việc hỗn loạn tại đây hai quan hệ vi diệu nữ nhân ở giữa cảm giác là lạ , Matthew lại cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp tiến vào Hollywood Trung Quốc đại rạp hát, tại kịch tổ công tác nhân viên dẫn dắt dưới, đi vào khách quý phòng nghỉ.

Vừa vào cửa, hắn liền thấy được nhất trương quen thuộc gương mặt, vội vàng qua đi chào hỏi.

“Hải, Rachel.” Matthew đi tới một thân màu đỏ lễ phục dạ hội Rachel - Weisz trước mặt, Rachel - Weisz lập tức lộ ra xán lạn tươi cười,“Hải, Matthew.”

Matthew giang hai tay, cùng Rachel - Weisz lễ phép ôm một chút.

“Lúc này mới hai năm không thấy, ngươi liền biến thành đại minh tinh .” Rachel - Weisz thoáng lui ra phía sau một bước, lên lên xuống xuống hảo hảo đánh giá Matthew một phen,“So phía trước càng soái, càng có khí chất .”

“Ngươi cũng so phía trước càng xinh đẹp .” Luận lên lấy lòng nhân, Matthew không thể so bất luận kẻ nào kém,“Cũng càng thêm gợi cảm .”

Rachel - Weisz nhìn chằm chằm Matthew, cười đến càng trở nên xán lạn, đột nhiên hạ giọng nói,“Ngươi như vậy lấy lòng ta, nên không có ý đồ bất lương đi?”

“Làm sao có khả năng?” Matthew nói thẳng,“Chúng ta là bằng hữu nha.”

Hắn nhớ rõ Rachel - Weisz hiện tại giống như có vị hôn phu, tuy rằng vị hôn phu cùng vị hôn thê không thể trở thành ngôi sao chung chạ trở ngại, nhưng hắn xác thật đối Rachel - Weisz không có cái gì ý tưởng, cùng độc thân nữ ngôi sao như thế nào làm bừa, đều chỉ là đường viền hoa, đổi thành bị vây ở đính hôn hoặc là kết hôn trạng thái nữ ngôi sao, bao nhiêu đều sẽ có phản đối ảnh hưởng.

Xác thực điểm đến nói, hai người cũng chỉ là nói đùa, theo sau liền chuyển dời đề tài.

“Ngươi hai năm nay, hồng thật mau a.” Rachel - Weisz trong trí nhớ Matthew, vẫn là kịch tổ cái kia không biết tên tiểu diễn viên,“Hiện tại danh khí so với ta đều lớn.”

Matthew như cũ khiêm tốn,“Nơi nào có, ta đây đều là sao đi ra hư danh.” Hắn cười nói,“Giống như ngươi, cố gắng tôi luyện kỹ xảo biểu diễn, đang tại trùng kích Oscar, chờ ngươi lấy đến Oscar tốt nhất nữ chính, đến lúc đó chính là nhất tuyến cự tinh .”

Rachel - Weisz lại thở dài,“Lấy đến Oscar nữ chính nào có nói dễ dàng như vậy.”

Giày cao gót rơi xuống đất thanh âm vang lên, Matthew đảo mắt nhìn nhìn, Jennifer - Aniston đang từ bên cạnh trải qua, cự ly hắn cùng Rachel - Weisz bất quá mấy thước Anh xa, hắn vừa muốn thu hồi tầm mắt, phát hiện vừa vào cửa Gwyneth - Paltrow cũng đi tới.

Này Hollywood trong giới nổi tiếng công chúa bệnh hoạn giả, nhanh hơn cước bộ hướng tới đưa lưng về nàng Jennifer - Aniston đi.

Matthew bất động thanh sắc, trong miệng còn tại cùng Rachel - Weisz trò chuyện, ánh mắt dư quang vẫn đang chú ý bên kia.

Rất nhanh, Gwyneth - Paltrow đuổi theo Jennifer - Aniston, không biết hai người thấp giọng nói vài câu gì, Jennifer - Aniston lắc lắc đầu, xoay người liền tưởng rời đi.

Matthew có điểm thất vọng, có lẽ là thiên tính quan hệ, cũng có lẽ Hollywood lưu cho nữ nhân cơ hội vốn là thiên thiếu, nữ ngôi sao ở giữa tranh đấu xa so nam ngôi sao kịch liệt, trước mặt mọi người khai xé căn bản không tính tin tức.

“Cứ như vậy?” Matthew chuẩn bị quay lại ánh mắt.

Nhưng hắn vừa có như vậy ý niệm, liền phát hiện Jennifer - Aniston xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị rời đi thời điểm, nàng sau lưng Gwyneth - Paltrow vươn ra chân.

Jennifer - Aniston mặc là lau sàn váy dạ hội, Gwyneth - Paltrow cái chân kia vừa lúc dẫm nàng tha tại sàn làn váy bên trên, làn váy vốn là sa chế, thoạt nhìn phi thường xinh đẹp, lại không như thế nào rắn chắc.

Xoẹt --

Matthew rõ ràng nghe được vải dệt xé rách thanh âm.

Trường hợp này, nữ ngôi sao cơ bản đều là giày cao gót, Jennifer - Aniston cũng không ngoại lệ, nàng váy nhận đến xé rách, trong lúc nhất thời đứng thẳng không ổn, hướng về một bên nghiêng đi.

Jennifer - Aniston vốn là cự ly Matthew rất gần, Matthew xem nàng muốn ngã sấp xuống, nhanh chóng bước ra một bước, thò tay đỡ nàng.

“Cẩn thận !” Hắn hỏi Jennifer - Aniston,“Không có việc gì đi?”

“Không có việc gì, cám ơn.” Jennifer - Aniston trước lễ phép đáp một câu, lại chống đỡ Matthew cánh tay đứng vững, sau đó quay đầu nhìn về phía mặt sau.

Nhưng lời của nàng còn không có nói ra khỏi miệng, Gwyneth - Paltrow liền giành trước nói,“Xin lỗi, ta không cẩn thận đạp đến của ngươi váy.”

Gwyneth - Paltrow che ngực, trên mặt tất cả đều là ảo não cùng xin lỗi,“Đều do ta ! đều do ta !”

Người chung quanh phân phân nhìn lại đây, Jennifer - Aniston làn váy xé ra một lỗ to, nhìn qua tương đương chướng tai gai mắt.

Matthew đã buông ra Jennifer - Aniston, lui về phía trước trạm địa phương.

“Giản, muốn hay không......” Gwyneth - Paltrow phảng phất thật là không cẩn thận.

Jennifer - Aniston nhìn Gwyneth - Paltrow liếc nhìn, lại hơi hơi lắc lư đầu, nhìn nhìn người vây xem, hít sâu một lần, miễn cưỡng tươi cười, nói,“Không có việc gì, ta trở về đổi một kiện hảo.”

Matthew nghe nói như thế, có chút ngoài ý muốn, nơi này không có fan điện ảnh cùng phóng viên, đều là trong giới nhân sĩ, dựa theo trong giới nữ tinh nhất quán diễn xuất, hẳn là trực tiếp khai xé mới đúng.

Chẳng lẽ là Jennifer - Aniston cố kỵ Mĩ quốc sweetheart thanh danh? Nhưng loại này thanh danh đều là cấp ngoại giới nhân xem , lời nói không dễ nghe mà nói, trong giới ai chẳng biết ai?

Ở loại này trường hợp bị người cưỡi ở trên đầu đều không đánh trả, về sau sẽ có càng nhiều người kỵ lại đây.

Gwyneth - Paltrow lại cùng James - Aniston nói vài câu khách khí nói, thấy nàng tựa hồ thật không có trách tội ý tứ, xoay người chuẩn bị rời đi.

Nhưng nàng vừa xoay người, Jennifer - Aniston chân liền đạp đi ra ngoài, Gwyneth - Paltrow xuyên là một kiện đuôi cá lễ phục dạ hội, đồng dạng là rơi xuống đất thiết kế.

Xoẹt --

Vải dệt xé rách thanh âm lại vang lên.

A --

Gwyneth - Paltrow căn bản không có nghĩ đến, phía trước vẫn là người hiền lành Jennifer - Aniston sẽ đột nhiên biến sắc mặt, bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

May mà nàng cân bằng tính không sai, lay động vài cái liền đứng vững vàng.

Đứng vững sau, Gwyneth - Paltrow lập tức quay đầu, trừng hướng Jennifer - Aniston, không đợi nàng mở miệng, Jennifer - Aniston liền đầy mặt xin lỗi nói,“Rất xin lỗi, Gwyn, ta không cẩn thận đạp đến của ngươi làn váy bên trên.”

Gwyneth - Paltrow vươn ra một ngón tay, chỉ hướng Jennifer - Aniston,“Ngươi......”

“Đều do ta !” Jennifer - Aniston khẩu khí có điểm quái, rất giống là vừa mới Gwyneth - Paltrow,“Đều do ta, Gwyn, muốn hay không ta cùng ngươi đi đổi một kiện?”

Gwyneth - Paltrow cắn nửa ngày răng nanh, rốt cuộc phun ra một câu,“Không tất !”

Nàng không dám lại xoay người đưa lưng về Jennifer - Aniston, cẩn thận dè chừng hướng về cửa bên kia xê đi, rất nhanh liền ly khai.

Jennifer - Aniston quay đầu nhìn xem chính mình làn váy, gặp vấn đề không phải rất lớn, đi đến Matthew bên này, nói,“Vừa cám ơn ngươi.”

“Không cần khách khí, Aniston tiểu thư.” Matthew có vẻ rất có phong độ.

“Bảo ta giản đi.” Jennifer - Aniston còn nói thêm,“Không phải ngươi nâng một chút, ta liền muốn xấu mặt .”

Matthew khách khí nói,“Một điểm việc nhỏ, đừng để ở trong lòng.” Hắn không nhìn chung quanh ánh mắt, thoáng hạ giọng,“Giản, ngươi là của ta thần tượng, ta vẫn đều phi thường thích Friends cùng Rachel.”

Jennifer - Aniston không phải tiểu nữ sinh, đoán không ra Matthew vì sao nói như vậy, lại biết hắn là hiện tại phi thường hồng ngôi sao, thần tượng linh tinh thuyết pháp, tám thành đều là lời khách sáo.

“Ta quần áo xảy ra vấn đề, ta muốn trở về. Jennifer - Aniston uyển chuyển đưa ra cáo từ, trước khi đi mở ra túi xách, từ giữa lấy ra một tấm thẻ, nói,“Có cần ta hỗ trợ địa phương, có thể đánh bên trên điện thoại.”

Nói xong, nàng đối Matthew gật gật đầu, cũng cẩn thận dè chừng đi ra khách quý phòng nghỉ.

Matthew lật xem dưới thẻ bài, mặt trên chỉ có một tổ con số, theo sau thu lên, hắn minh bạch Jennifer - Aniston ý tứ, đối phương không tưởng nợ hắn nhân tình.

“Anh hùng cứu mỹ nhân a.” Rachel - Weisz đột nhiên chen vào nói nói.

Matthew thuận miệng nói,“Theo bản năng động tác mà thôi, nếu đổi thành là ngươi mà nói, ta sẽ đem Gwyneth - Paltrow ném ra.”

Rachel - Weisz không có tiếp Matthew mà nói, ngược lại nhìn khách quý phòng nghỉ cửa bên kia lắc lắc đầu,“Vì một nam nhân, đáng giá sao? Huống hồ cái kia nam nhân còn không phải thứ tốt.”

Matthew hảo kỳ hỏi,“Ngươi tại Hollywood đãi thời gian dài, Jennifer - Aniston là từ Gwyneth - Paltrow trong tay cướp đi Brad - Pitt?”

“Ta cũng không rõ ràng.” Rachel - Weisz chỉ chỉ Matthew túi,“Ngươi không phải có Aniston điện thoại sao? Đánh qua hỏi một chút liền biết.”

Loại sự tình này như thế nào hỏi? Matthew còn chưa như vậy ngốc, Jennifer - Aniston không tưởng nợ hắn nhân tình, mới cho tấm thẻ này, nói không chừng lúc nào liền có thể dùng tới .

Rachel - Weisz lúc này hỏi,“Thời gian chênh lệch không được, muốn hay không đi phòng chiếu phim?”

Nàng thanh âm chưa dứt, phòng nghỉ cửa truyền đến dày đặc tiếng bước chân, lấy Stephen - Sommers, Orlando - Bloom cùng Kate - Beckinsale cầm đầu kịch tổ chủ sáng nhân viên đi đến.

“Vẫn là trước cấp Stephen chào hỏi.” Matthew nhắc nhở Rachel - Weisz một câu, chủ động nghênh đón.

Hắn trước cùng Stephen - Sommers hàn huyên vài câu, sau đó đi tới Orlando - Bloom trước mặt.

[ Gwyneth tại một hoạt động trung, cố ý đạp qua Aniston váy, cụ thể cái gì hoạt động nhớ không rõ . Aniston đánh trả là biên .]

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 294: Hùng Tâm Bừng Bừng

“Đã lâu không gặp , Orlando.”

Matthew xòe ra hai tay, cùng Orlando - Bloom nhẹ nhàng ôm một chút,“Ngươi vẫn là như vậy soái a.”

Orlando - Bloom nhìn thấy Matthew, có vẻ tâm tình đặc biệt hảo, nói,“Ta lại thiếu ngươi một lần nhân tình, thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi.”

“Cảm tạ ta làm cái gì?” Matthew tùy tiện nói,“Ngươi còn dùng được theo ta khách khí?”

“Thật, thật sự muốn cám ơn ngươi.” Orlando - Bloom rất chăm chú nói,“Ta tháng trước đã cùng [ Kingdom of Heaven ] kịch tổ ký hợp đồng, ngươi cấp Ridley - Scott đạo diễn đánh điện thoại, khẳng định đến giúp ta.”

Matthew căn bản không có cấp Ridley - Scott đánh qua điện thoại, gặp Orlando - Bloom nói như thế, cũng không hảo phủ nhận, khoát tay, nói,“Một điểm việc nhỏ mà thôi, đừng để ở trong lòng.”

Orlando - Bloom lại một lần nói,“Matthew, về sau ngươi có chuyện cần ta hỗ trợ, cứ việc mở miệng.”

Matthew vỗ nhẹ nhẹ dưới hắn cánh tay,“Ta sẽ không theo ngươi khách khí .”

Bên kia Rachel - Weisz cùng Stephen - Sommers hàn huyên hoàn tất, tiếp đón Matthew cùng đi phòng chiếu phim, Matthew không lại lưu lại, cùng nàng cùng nhau hướng về cửa bên kia đi, đi qua thời điểm, vừa lúc từ nữ chính Kate - Beckinsale bên cạnh trải qua, bất quá Matthew cùng nàng không quen, không ngừng lại chào hỏi ý tứ.

Hắn cùng Rachel - Weisz ra khách quý phòng nghỉ, cùng lục tục đi ra nhân cùng nhau, tiến vào phòng chiếu phim, hai người chỗ ngồi cũng không kề bên, bất quá Matthew tìm đến Edward - Norton, cùng hắn đổi chỗ ngồi, cùng Rachel - Weisz kề bên ngồi ở một khối.

“Ngươi không biết Kate - Beckinsale?” Matthew hỏi.

“Nhận thức a.” Rachel - Weisz nói thẳng,“Không tưởng để ý nàng.”

Matthew không ngu ngốc, nghe được Rachel - Weisz mà nói, đầu dạo qua một vòng, đại khái cũng liền tưởng minh bạch , Hollywood England hoa hồng nổi danh liền kia mấy cái, đại bộ phận hí lộ đều không tính rộng, cơ bản hạn chế ở England hoa hồng phạm vi bên trong, ngẫm lại cũng biết lẫn nhau khẳng định tồn tại kịch liệt cạnh tranh.

Kịch tổ chủ sáng nhân viên tiến vào phòng chiếu phim,[ Van Helsing ] sắp bắt đầu chiếu phim, Matthew cùng Rachel - Weisz cũng không lại nói.

Theo màn ảnh sáng lên, Universal ảnh nghiệp phiến đầu xuất hiện, này bộ chế tác phí tổn công khai số liệu đạt tới 1 ức 6000 vạn dollar siêu cấp cự chế, cũng kéo ra thần bí mạng che mặt.

Đó là một hắc ám cùng tà ác từng bước nhân thể hóa thời đại, quỷ quái bừa bãi được cực đoan mà triệt để, tại đây để người không rét mà run nhưng cực cụ lực hấp dẫn đáng sợ thế giới bên trong, chính nghĩa anh hùng nhân vật Van Helsing đem đồng thời đối kháng Universal ảnh nghiệp kia vài nổi tiếng Ác Ma: Quỷ hút máu, Lang nhân cùng khoa học quái nhân.

Trên màn ảnh, hàn khí sâm sâm dưới bầu trời, mây đen quay cuồng, âm phong từng trận, một đạo thiểm điện cắt qua bầu trời đêm, lấy mạng yêu ma quỷ quái hướng “Transylvania” Này tòa cổ trấn tập kích xuống dưới, cố sự phát sinh tại 19 cuối thế kỷ, Rumani thần bí cổ trấn Transylvania xuất hiện rất nhiều đáng sợ quái vật, bọn họ ở trong thành thị tàn sát bừa bãi, không ngừng mà có người toi mạng tại ma trảo dưới.

Này quần quái vật bên trong có quỷ hút máu Dracula, hắn là quỷ hút máu gia tộc quý tộc trưởng lão, thường niên chiếm cứ tại Transylvania cổ trấn, hút hết vô số nhân loại huyết.

Tại Dracula hấp huyết gia tộc tà ác bao phủ dưới, khoa học quái nhân cũng bị triệu hoán lại đây, hắn là khoa học gia Frankenstein sáng tạo đi ra quái vật, cả người tức có người cơ nhục cũng có kim chúc, giết người khi phi thường khủng bố.

Tại Transylvania cổ thành huy sái tỉnh phong huyết vũ , còn có tính tình sống bạo Lang nhân, cùng với quỷ hút máu Dracula ba quỷ hút máu tân nương.

Vì tiêu diệt Transylvania tà ác thế lực, Thiên Chúa giáo đình mời quái vật thợ săn Van Helsing tiến sĩ, thay bọn họ đối phó quỷ hút máu, khoa học quái nhân cùng Lang nhân, Van Helsing lập tức mang theo thượng hắn trí mạng vũ khí, mang theo trợ thủ Carl chạy tới Transylvania cổ thành.

Ở trên đường, Van Helsing cứu ra một cái khác quỷ hút máu nữ thợ săn Anna - Valerious, trở thành hắn tình nhân kiêm đắc lực giúp đỡ.

Lệnh Van Helsing đoán trước không đến là, Transylvania thành mọi người tựa hồ không quá tin tưởng hắn.

Tại bọn họ xem ra, Van Helsing cũng là một thô bạo quái vật, tuyệt đối không phải mong mỏi cứu vãn bọn họ anh hùng, địch nhân cũng muốn xa so với hắn trong tưởng tượng càng tàn sát bừa bãi, càng khủng bố, chính hắn cũng vài lần thiếu chút nữa bẩn thân ở quái vật răng nhọn dưới......

Đương nhiên, lấy Matthew cái nhìn, này bộ phim hoàn toàn có thể từ Dracula Bá Tước góc độ đi đối đãi.

Đây là một giảng thuật đáng thương quỷ hút máu Dracula cố sự, sống thời điểm bị Van Helsing mưu sát , chết sau biến thành quỷ hút máu còn muốn lọt vào đuổi giết, thật vất vả trốn vào băng lãnh cổ bảo tính toán hảo hảo sinh nhi dục nữ, kết quả được không dựng không dục chứng; Thật vất vả tìm đến trị liệu phương pháp, sinh một đống tử nữ, lại bị Van Helsing xử lý , tử nữ cũng một đều chưa sống sót.

Đáng thương quỷ hút máu Dracula, vốn đã không có cái gì theo đuổi , giấu ở cổ bảo bên trong tạo hậu đại cuối cùng cũng không có kết cục tốt.

Phim chiếu phim kết thúc, Matthew cẩn thận hồi tưởng một chút, chủ thể tình tiết cùng trong trí nhớ đại khái giống nhau, về phần chi tiết linh tinh , ai qua nhiều năm như vậy còn có thể nhớ kỹ như vậy một bộ điện ảnh chi tiết.

Rạp hát bên trong vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, hắn cũng theo mọi người cùng nhau đứng lên vỗ tay.

Thẳng thắn giảng, này bộ phim nhìn qua không có tưởng tượng như vậy không xong, Matthew biết chính mình phán đoán một bộ điện ảnh hảo xấu năng lực không đủ, dự trắc tương lai thị trường phản ứng càng là không có khả năng sự tình, chỉ có thể từ tự thân cảm quan xuất phát.

[ Van Helsing ] này phim đặc hiệu không phải nói, đặt ở niên đại này tuyệt đối là cao nhất tồn tại, Hollywood lưu thủy tuyến thức chuyển thừa khải hợp cũng làm thực đúng chỗ, nhưng tiết tấu tựa hồ có điểm thiên chậm, xa không bằng Sean - Daniel chưởng khống hậu kỳ cắt nối biên tập hai bộ [ xác ướp ] như vậy chặt chẽ, như vậy liền tạo thành phim có vẻ có chút kéo dài cùng quá trưởng.

Matthew bởi vậy cũng tưởng đến một cái khác vấn đề, phía trước Stephen - Sommers không có hậu kỳ cắt nối biên tập quyền, càng nhiều là quay chụp tổng chỉ huy, hai bộ [ xác ướp ] cự đại box office thành công, khiến hắn tại [ Van Helsing ] này hạng mục bên trên, không chỉ có đảm nhiệm biên kịch cùng đạo diễn, còn kiêm nhiệm đệ nhất người sản xuất.

Nói cách khác, Stephen - Sommers có được này bộ phim cơ hồ sở hữu quyền lực, trong đó liền bao gồm hậu kỳ cắt nối biên tập quyền.

Tại Hollywood, tuyệt đại đa số thời điểm, đạo diễn có được cuối cùng cắt nối biên tập quyền không hẳn là chuyện tốt, tuy rằng cũng có bởi vì người sản xuất hậu kỳ cắt nối biên tập trung áp bách đạo diễn, dẫn đến phim thất bại ví dụ, nhưng Hollywood từng ấy năm tới nay thủy chung quán triệt người sản xuất trung tâm chế cũng có nhất định tất nhiên.

Độc lập phim văn nghệ còn dễ nói, cùng loại đầu tư cự đại thương nghiệp giải trí điện ảnh, vô luận là đầu tư phương vẫn là phát hành phương, đương nhiên sẽ không mặc cho đạo diễn thiên mã hành không quay chụp cùng cắt nối biên tập, đại bộ phận đạo diễn đều là tư duy phát triển thậm chí khiêu dược nhân, có được phong phú liên tưởng lực cùng sức sáng tạo, này mấy đối với lưu thủy tuyến hóa sản xuất thương nghiệp điện ảnh, đại đa số thời điểm đều là tương đối muốn mạng .

Còn có càng trọng yếu hơn một điểm, đại bộ phận người sản xuất thường thường so đạo diễn càng quan tâm điện ảnh thị trường, tự nhiên cũng liền so với bọn họ càng lý giải thị trường.

Matthew cùng Sean - Daniel hợp tác ba bộ phim,[ Dawn of the Dead ] còn tại không đến một trăm gia rạp chiếu phim bên trong chiếu phim, đối với vị này nhất tuyến chế tác nhân tự nhiên có tương đối thâm lý giải, lấy hai bộ [ xác ướp ] cùng [ Dawn of the Dead ] cuối cùng thành phiến suy luận, nếu [ Van Helsing ] lại vẫn do hắn chủ khống cắt nối biên tập mà nói, này bộ phim khi trưởng hẳn là sẽ không vượt qua 110 phút.

Này có thể khiến phim trở nên chặt chẽ rất nhiều, tiết tấu cũng biến đổi mau lên.

Liền là không biết fan điện ảnh đối với như vậy thoáng hiển thong thả tiết tấu, cùng với các loại quái vật một nồi chưng điện ảnh hay không sẽ mua trướng .

Loại sự tình này, hắn không có năng lực đánh giá, hết thảy còn muốn đợi đến ngày mai mới có thể gặp rốt cuộc.

Bất quá, từ này bộ phim trung, cũng có thể nhìn ra Universal ảnh nghiệp hùng tâm bừng bừng, muốn một lần nữa tạo ra nhà mình kì hạ từng sáng tạo qua huy hoàng quái vật các ngôi sao.

Đầu tư 1 ức 6000 vạn dollar khiến tam đại kinh điển quái vật quỷ hút máu, khoa học quái nhân cùng Lang nhân xuất hiện ở cùng màn hình, Universal ảnh nghiệp rõ ràng muốn cho này mấy thành danh đã lâu bọn quái vật huyết tẩy box office.

Nam chính Van Helsing tại đệ nhất bộ bên trong liền không có rất chi tiết giới thiệu qua hắn thân thế cùng với hắn mất trí nhớ nguyên nhân, lấy Matthew phỏng đoán, hẳn là vi đệ nhị bộ lưu làm mánh lới .

Thực ra hồi tưởng một chút, này bộ phim bên trong chôn rất nhiều phục bút, Universal ảnh nghiệp cùng Stephen - Sommers rõ ràng muốn chuẩn bị tục tập.

[ Van Helsing ] tục tụ hội sẽ không thực hiện, còn muốn xem thị trường phản ứng.

Chỉ cần box office đầy đủ cao, chẳng sợ danh tiếng ăn hành, tục tập cũng sẽ không bị chém rớt.

Nhưng Matthew vẫn là cảm giác có chút không đáng tin, một phương diện là từng ký ức, một phương diện khác là hắn nhớ tới có chút cùng loại kia bộ ăn hành điện ảnh.

[ Van Helsing ] không phải đệ nhất bộ nổi danh văn học nhân vật hỗn đáp động tác mạo hiểm điện ảnh, năm trước cùng [ Cướp biển vùng Caribbean ] đồng kỳ phát hành League of Extraordinary Gentlemen, trên trình độ rất lớn cùng [ Van Helsing ] cùng loại.

Bất quá, League of Extraordinary Gentlemen ăn hành phác Sean Connery đều trực tiếp rời khỏi giới điện ảnh.

Rạp chiếu phim bên trong tiếng vỗ tay dần dần rơi xuống, Matthew đi theo mặt khác khách quý mặt sau, hướng về hàng đầu đi, trong kịch tổ có Stephen - Sommers cùng Orlando - Bloom hai người quen, cho dù là xuất phát từ cơ bản nhất lễ phép, cũng cho bọn họ đưa lên chúc mừng lại đi.

“Stephen, rất phấn khích điện ảnh !”

Matthew đi đến Stephen - Sommers trước mặt, cùng hắn nắm tay, nói,“Này bộ phim phong cách để người ấn tượng quá khắc sâu !”

Stephen - Sommers tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm, nói,“Cám ơn !“Hắn cười nhìn về phía Matthew,“Có cơ hội mà nói, chúng ta có thể lại hợp tác một hạng mục.”

Matthew khoa tay múa chân gọi điện thoại thủ thế,“Ngươi tùy thời đều có thể đánh cho ta điện thoại.”

Cùng Stephen - Sommers nói xong, Matthew tìm đến Orlando - Bloom,“Phi thường tinh xảo biểu diễn ! Orlando, ngươi hối hận không có giành này nhân vật .”

“Hiện tại hối hận chậm a !” Orlando - Bloom trên mặt tựa hồ cười ra hoa,“Hai năm , rốt cuộc phát hành a !”

Matthew gật gật đầu,“Đúng vậy, hai năm a ![ Van Helsing ] rốt cuộc phát hành .”

Chỉ riêng từ trù bị quay chụp cùng hậu kỳ chế tác trên thời gian, cũng có thể nhìn ra Stephen - Sommers cùng Universal ảnh nghiệp làm đủ công tác.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 295: Vận Khí Ắt Không Thể Thiếu

Universal ảnh nghiệp dã tâm bừng bừng, muốn nương [ xác ướp ] hệ liệt thành công đông phong, dùng một bộ đầu tư cự đại cao nhất chế tác, đem từng huy hoàng chói mắt Universal điện ảnh bọn quái vật, một lần nữa kéo về người xem trong tầm mắt, cùng xác ướp như vậy, lại vi Universal ảnh nghiệp sáng tạo dày lợi nhuận cùng hồi báo.

Thậm chí, Matthew từ Sean - Daniel chỗ đó được đến tin tức, Universal ảnh nghiệp bên trong từng có thảo luận, nếu [ xác ướp ] cùng [ Van Helsing ] đều có thể thành công, có thể cho càng nhiều quái vật một lần nữa xuất hiện ở trên màn ảnh, đồng thời tại một bộ phim bên trong nhét vào càng nhiều quái vật, khiến chúng nó thực hiện liên động.

Bất quá, Universal ảnh nghiệp bên trong đối với này đề nghị phi thường cẩn thận, chung quy League of Extraordinary Gentlemen thảm bại còn rành rành trước mắt.

Nhưng này mấy thảo luận theo sau liền tạm thời dừng ở Universal ảnh nghiệp thư diện trong kế hoạch.

Cùng [ Dawn of the Dead ] bất đồng,[ Van Helsing ] tại chính thức phát hành cùng ngày, mới giải cấm lạn cà chua cho điểm, vỏn vẹn đến ngày hôm sau, phim lạn cà chua chỉ số liền triệt để nát mất, 24% mới mẻ độ cùng bình quân 4.3 chấm điểm, dứt khoát có thể để người trực tiếp phun máu.

Qua lại, cũng không phải không có lạn cà chua cho điểm kém ra ngoài dự tính, lại box office đại bán phim, bởi vì kỳ nghỉ hè người xem cùng chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân khẩu vị tồn tại rõ ràng phân biệt, lạn cà chua mới mẻ độ hoàn toàn là thu thập người sau bình luận điện ảnh được đến.

Nhưng Rotten Tomatoes mới mẻ độ mặt sau, còn có một người xem xem chỉ số, đại bộ phận nhiệt bán phim chỉ số đều tại 85% thậm chí 95% trên đây.

[ Van Helsing ] chỉ có 57%.

Cùng lúc đó,imdb người xem chấm điểm cũng đi ra ,6.1 điểm bình quân chỉ có thể nói miễn cưỡng còn có thể.

“[ Van Helsing ] lớn nhất thất bại ở chỗ, nó sống lại kia vài kinh điển quái thú hình tượng, lại chưa thể khiến chúng nó trở nên khủng bố. Phim sáng tạo thị giác đặc hiệu tuy rằng phi thường rung động, nhưng cố sự bạc nhược, tam đại ma đầu tụ họp bối cảnh công đạo không rõ.”

Dư luận cùng bình luận điện ảnh một mảnh xướng suy thanh âm.

Đương nhiên, đối với như vậy một bộ đại đầu tư đại chế tác lại cao tuyên phát điện ảnh đến nói, người xem cùng chuyên nghiệp bình luận, ảnh hưởng càng nhiều là phim hậu kỳ box office xu thế, mà không phải cuối tuần đầu box office.

Phim bản thân chất lượng khẳng định đối tuần đầu box office có nhất định ảnh hưởng, nhưng so sánh dưới, đại chế tác phim tuyên truyền, đầu tư, đề tài độ cùng ngôi sao kêu gọi lực, đối với tuần đầu box office ảnh hưởng muốn càng lớn một ít.

Đặc biệt là hôm nay Bắc Mĩ online offline đều đã mở ra trước tiên bán vé nghiệp vụ, fan điện ảnh nếu đối một bộ phim cảm thấy hứng thú mà nói, trước tiên nửa tháng thậm chí càng lâu, là có thể thông qua hệ thống mạng cùng điện thoại đẳng con đường, trước tiên trả tiền dự định vé xem phim.

Có thể ảnh hưởng đến dự định , thường thường cũng là tuyên truyền, đầu tư, đề tài độ cùng ngôi sao kêu gọi lực đẳng nhân tố.

Nếu đan luận cuối tuần đầu box office mà nói,[ Van Helsing ] tuy rằng không có đạt tới Universal ảnh nghiệp 6000 vạn trên đây mong muốn, nhưng 5170 vạn dollar cuối tuần đầu box office, tuyệt đối là trung đẳng thiên thượng tiêu chuẩn.

Nhưng các dự trắc cơ cấu theo sau công bố số liệu, lại phổ biến cho rằng [ Van Helsing ] hội cao khai thấp đi.

Bắc Mĩ điện ảnh thị trường quyền uy dự trắc cơ cấu cinemascore điều tra số liệu, đặc biệt đối [ Van Helsing ] bất lợi, cụm rạp người xem hiện trường cho điểm chỉ có “b-”, người xem danh tiếng không tốt.

Mặt khác,cinemascore thị trường dự trắc,[ Van Helsing ] Bắc Mĩ box office điểm rơi sẽ ở 1 ức 2000 vạn dollar đến 1 ức 3000 vạn dollar ở giữa.

Phóng nhãn toàn bộ Bắc Mĩ,cinemascore là Bắc Mĩ box office dự trắc chuẩn xác tỷ lệ tối cao cơ cấu, trung đẳng quy mô cùng với trên đây phim box office dự trắc chuẩn xác tỷ lệ, thậm chí vượt qua 85%.

Tuy rằng các đại nhà sản xuất cũng sẽ ngoại sính điều tra cơ cấu, đối phim tiến hành thị trường điều tra, hơn nữa bởi vậy đến tiến hành thị trường dự trắc cùng điều chỉnh tương quan tuyên phát sách lược, nhưng cinemascore làm một tương đối trung lập điều tra cơ cấu, dự trắc càng thêm khách quan chuẩn xác.

cinemascore lợi nhuận hình thức, chủ yếu là thành lập tại đối ngoại bán ra dự trắc số liệu bên trên, dự trắc số liệu thường xuyên ra vấn đề mà nói, rất nhanh liền sẽ xong đời.

Nếu [ Van Helsing ] Bắc Mĩ box office đúng như cinemascore dự trắc như vậy, điểm rơi tại 1 ức 2000 vạn dollar trở lên, Universal ảnh nghiệp e thật sẽ khóc đi ra.

Mà đến ngày làm việc,[ Van Helsing ] box office liền lộ ra sụt thế, thứ hai box office so tuần trước ngày cuồng ngã 70% !

Cho dù là [ Dawn of the Dead ] loại này thụ chúng phạm vi tương đối nhỏ phim zombie, lúc ấy giảm mức độ cũng không có lớn như vậy, huống hồ [ Dawn of the Dead ] là r cấp phiến, mà [ Van Helsing ] phân cấp vi pg-13.

Theo sau ngày làm việc bên trong,[ Van Helsing ] mỗi ngày đơn ngày sản xuất đều lấy 15% tốc độ đi xuống ngã.

Rất ngôi sao, này cùng cinemascore công ty dự trắc phi thường tương xứng.

Đứng ở văn phòng trước cửa sổ, Helen - Hermann xuyên thấu qua thủy tinh, nhìn bên ngoài Burbank phố cảnh, hái xuống viền đen kính mắt đặt ở trên cửa sổ mặt, minh diễm trên khuôn mặt mặt tất cả đều là tự hỏi.

Nàng trong lòng thậm chí còn có một điểm may mắn, may mắn nàng cùng Matthew cuối cùng không có lấy đến này nam chính, bằng không......

Từ trước mắt các phương diện tình huống phân tích,[ Van Helsing ] Bắc Mĩ box office cùng hải ngoại box office chẳng sợ thêm vào cùng một chỗ, cũng vô pháp triệt tiêu [ Van Helsing ] kếch xù sản xuất phí tổn, cùng với sản xuất phí tổn ngoại vượt qua 7000 vạn dollar tuyên truyền cùng phát hành đầu nhập.

Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, nam chính Orlando - Bloom cùng nữ chính Kate - Beckinsale sẽ tao ngộ sự nghiệp đại tuột dốc, Orlando - Bloom hoàn hảo, đã cùng Ridley - Scott [ Kingdom of Heaven ] kịch tổ ký ước, thêm có Lord of The Rings ba bộ khúc đặt nền tảng, không phải không có phiên thân cơ hội.

Nữ chính Kate - Beckinsale về sau sẽ không lại có nhất tuyến chế tác bắt đầu dùng nàng làm nữ chính , diễn viên chính [ Trân Châu cảng ] không có đạt tới mong muốn, hơn nữa ác bình không ngừng, hiện tại [ Van Helsing ] tình trạng không tốt, đừng nói lại trùng kích ngôi sao tuyến đầu , có thể bảo trụ nhị tuyến ngôi sao già vị liền muốn cảm tạ Thượng Đế .

Đạo diễn Stephen - Sommers cũng muốn yên lặng thượng hảo nhiều năm, còn không định lúc nào mới có thể trở về chủ lưu thương nghiệp chế tác.

Nếu Matthew cũng tham gia này bộ phim đâu? Helen - Hermann không cần nghĩ lại, cũng biết sẽ mang đến cự đại đả kích, lúc ấy nàng tưởng tranh đoạt nhân vật này thời điểm,[ Cướp biển vùng Caribbean ] còn không có được duyệt thông báo tuyển dụng diễn viên, cuối cùng hai bộ phim quay chụp tồn tại nhất định xung đột, Matthew khi đó lấy đến [ Van Helsing ], rất có khả năng vứt bỏ [ Cướp biển vùng Caribbean ]......

Hậu quả sẽ thế nào? Không có [ Cướp biển vùng Caribbean ] thành công, lại tao ngộ [ Van Helsing ] đả kích, Matthew cơ bản liền xong đời , nàng mấy năm nay đầu tại hắn trên người tài nguyên cùng tinh lực, cũng liền uổng phí .

Hoàn hảo, vận khí không sai, không có rơi vào [ Van Helsing ] này hố to bên trong, bằng không thật muốn bò không ra đến .

Helen - Hermann hai tay ôm ngực, cẩn thận hồi tưởng một chút, chính mình cùng Matthew vận khí tốt giống thật không sai, đối với Hollywood ngôi sao đến nói, vận khí cũng ắt không thể thiếu.

Hollywood mỗi năm đều sẽ có nhất tuyến đại chế tác từ kỳ ngộ biến thành hố to, dù cho nàng đối với chính mình phi thường tự tin, nhưng cũng biết rất nhiều thời điểm, phán đoán một bộ đại chế tác thành công hay không, thật sự là quá khó , tại ánh mắt, năng lực, thị trường phân tích cùng nhạy bén xúc giác ngoài, còn cần đầy đủ hảo vận khí.

Liền lấy [ Van Helsing ] này hạng mục đến nói, sản xuất phí tổn cao tới 1 ức 6000 vạn dollar, tuyên phát đầu nhập vượt qua 7000 vạn dollar, đạo diễn kiêm chế tác người là trước đây đạo diễn hai bộ [ xác ướp ] đại lấy được thành công Stephen - Sommers, mấy năm gần đây [ xác ướp ] hệ liệt cùng Lord of The Rings hệ liệt, thậm chí [ Vua Bọ Cạp ] thành công, cũng chứng minh loại này có chứa ma huyễn sắc thái loại hình thị trường nhận độ phi thường cao.

Vô luận từ phương diện nào xem, đây đều là một rất đáng tin hạng mục, cho nên nàng lúc ấy cực lực tranh thủ.

Đáng tin hạng mục cuối cùng lại không có đạt tới mong muốn, còn có 95% trên đây khả năng, biến thành phần đông chủ sáng nhân viên chức nghiệp kiếp sống trung Waterloo......

Helen - Hermann khẽ lắc đầu, từ loại này may mắn cảm xúc trong nhanh chóng thoát khỏi đi ra, vô luận là nàng, vẫn là Matthew, muốn có càng lớn phát triển, về sau còn cần phương diện này vận khí.

Bất quá, nàng sẽ tận chính mình có khả năng, đem vận khí ảnh hưởng áp đến nhỏ nhất.

Từ nào đó phương diện đến nói, Summit Entertainment đã định danh là [ Smith vợ chồng ] này hạng mục, cùng [ Van Helsing ] có chút cùng loại, từ đầu tư cùng chủ sáng nhân viên nhân viên đến xem, đều là một phi thường đáng tin hạng mục.

Đại khái là [ Van Helsing ] box office xu thế không tốt, Helen - Hermann nghĩ đến có điểm nhiều.

Nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục lại đây, Hollywood qua lại lịch sử rõ ràng vô cùng nói cho nàng, kia vài nhìn qua đáng tin phim, xa so với kia chút nhìn qua liền không đáng tin hạng mục, thành công tỷ lệ phải lớn hơn nhiều.

Cửa văn phòng bị người ở bên ngoài gõ một chút, sau đó cửa phòng đẩy ra thanh âm vang lên.

Helen - Hermann không cần quay đầu nhìn, cũng biết là tới người là Matthew, nàng cầm lấy kiểu cũ viền đen kính mắt, mang ở trên mặt.

“Hắc, Helen !” Matthew nhìn thấy Helen - Hermann vẫn đứng ở trước cửa sổ, nói,“Nghĩ gì đâu?”

“Không có cái gì.” Helen - Hermann quay người lại đến, nhìn Matthew liếc nhìn,“Chính là cảm giác ngươi vận khí rất không sai.”

Loại sự tình này, Matthew vừa không thể nào giải thích, cũng không tưởng giải thích, nói thẳng,“Ta vận khí luôn luôn rất tốt, điểm ấy ngươi biết .”

Hắn trước cho mình tiếp một chén nước, sau đó ngồi ở văn phòng đan nhân trên sô pha.

Helen - Hermann lại đây ngồi ở bên cạnh một khác trương trên sô pha, nói,“Đây không phải đơn giản vận khí đi? Ta nhớ rõ lúc ấy ngươi đối tranh đoạt [ Van Helsing ] không phải rất tích cực.”

Sớm liền đoán trước đến khả năng có tình huống như vậy, Matthew cũng chuẩn bị tốt lý do thoái thác, nghiêm mặt nói,“Ngươi chưa cùng Stephen - Sommers xâm nhập tiếp xúc qua, ta cùng hắn hợp tác qua hai hạng mục, đối với hắn có nhất định lý giải, vị này đạo diễn rất có năng lực, cũng phi thường có ý tưởng, hơn nữa ý tưởng có chút nhiều, ta vẫn cảm giác nếu không có một xuất sắc chế tác nhân áp chế hắn, mà là khiến hắn tùy ý phát huy mà nói, không hẳn là một chuyện tốt.”

Lời kiểu này thuyết phục lực không cần bao nhiêu cường, hắn chỉ muốn nói ra một thích hợp chính đáng lý do, Helen - Hermann cũng nói không ra cái gì đến.

Lại nói, tránh cho nhảy vào một hố to chẳng lẽ không đúng hảo sự?

Helen - Hermann vừa rồi cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, nghe được Matthew mà nói, cũng không có miệt mài theo đuổi, tiếp liền đổi đề tài, nói,“Universal ảnh nghiệp hôm nay sáng sớm vừa cho ta phát bưu kiện,[ Dawn of the Dead ] tại ngày hôm qua đêm khuya từ toàn mĩ sở hữu phim trung đều hạ màn .”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 296: Phim Dở Báo Trước

“Cuối cùng box office con số là bao nhiêu?” Matthew quan tâm hỏi.

“Bắc Mĩ 8860 vạn dollar, không có qua 9000 vạn dollar.”

Con số này cùng phía trước đại đa số cơ cấu dự trắc tướng ăn khớp, Helen - Hermann nhìn thấy khi cũng không ngoài ý muốn,“Toàn cầu box office tiếp cận 1 ức 9000 vạn dollar , mặt sau hải ngoại khai họa mười mấy tiểu thị trường không bùng nổ mà nói, toàn cầu box office rất khó vượt qua hai ức dollar.”

Nàng xem hướng Matthew,“[ Dawn of the Dead ] đã rất không sai , đủ để hướng toàn Hollywood tỏ rõ ngươi có đủ đan kháng box office năng lực, hơn nữa cũng thích hợp hiện đại động tác hí.”

Matthew gật gật đầu, phương diện này hắn cũng lý giải, nghĩ nghĩ, hỏi,“Ta tại [ Dawn of the Dead ] trung box office chia, lúc nào có thể đến?”

Dựa theo hắn cùng kịch tổ ký kết hiệp ước, Bắc Mĩ box office vượt qua 7000 vạn dollar lại tại 9000 vạn dollar dưới mà nói, hắn có thể lấy đến Bắc Mĩ box office 3% làm chia hoa hồng phần thưởng.

Helen - Hermann nói thẳng,“Nhanh nhất cũng muốn hai tháng, này không cần sốt ruột, ta sẽ theo vào.” Nàng chủ động chuyển đề tài,“Ngày hôm qua ta đến [ Smith vợ chồng ] kịch tổ đi một chuyến, được đến không thiếu mới nhất tin tức.”

Matthew cũng không cần hỏi, bưng lên chén nước uống một ngụm.

Helen - Hermann tiếp tục nói,“Trừ ngươi cùng Brad - Pitt ngoài, kịch tổ thượng chu còn hướng Johnny - Depp cùng Will - Smith phát ra thử vai mời.”

Nghe được này hai danh tự, Matthew bao nhiêu có điểm sửng sốt, chung quy đây đều là Hollywood trong giới vang đương đương đại cast, kịch tổ rõ ràng hạ quyết tâm muốn tìm có đủ nhất định box office kêu gọi lực ngôi sao.

“Depp?” Matthew khẽ nhíu mày.

“Johnny - Depp trực tiếp cự tuyệt .” Helen - Hermann tạm dừng một chút, còn nói thêm,“Khả năng có ngươi nhân tố ở bên trong đi.”

Matthew vuốt ve cằm,“Depp người này làm bằng hữu vẫn là rất đủ ý tứ .”

Helen - Hermann không có lại nói Depp, ngược lại nói,“Will - Smith đang tại trù bị cá nhân album, lấy lịch phát hành không thích hợp vi do từ chối .”

Này Matthew ngược lại là không phải ngoài ý muốn, Will - Smith tiến vào giới điện ảnh phía trước là rap ca sĩ, này tại trong giới cũng không phải tin tức.

“Còn có người khác sao?” Matthew hỏi.

“Kịch tổ còn suy xét qua Tom - Cruise cùng Mark - Wahlberg.” Helen - Hermann nhanh hơn ngữ tốc,“Tom - Cruise cùng Pat Kingsley hợp tác vỡ tan sau, trước mắt tinh thần cùng tín ngưỡng phương diện gièm pha quấn thân, kịch tổ đối với này nghi ngờ tương đối lớn. Mark - Wahlberg nghe nói đang tại cùng Martin - Scorsese bàn bạc, cũng cự tuyệt mời.”

Matthew sáng tỏ gật gật đầu,“Nói như vậy chân chính cạnh tranh nhân vật này chỉ có ta cùng Brad - Pitt?”

Helen - Hermann rất xác định nói,“Có thể nói như vậy, tuy rằng còn có mấy cái tiểu minh tinh cũng sẽ tham gia thử vai, nhưng ngươi chỉ cần tại thử vai bên trong bình thường phát huy, bọn họ uy hiếp không đến ngươi.”

“Brad - Pitt a.” Matthew không khỏi nghĩ tới một tuần trước tại lần đầu thượng gặp được Jennifer - Aniston, không biết Angelina - Jolie là tại quay chụp phía trước liền cùng Brad - Pitt làm lên, vẫn là quay chụp sau đâu?

Helen - Hermann đứng lên,“[ Troy ] ngày mai liền muốn phát hành .”

Matthew bưng lên chén nước, lại uống một ngụm,“Như vậy đại chế tác cao tuyên phát điện ảnh, liền tính phim không phải rất xuất sắc, box office hẳn là cũng sẽ không phi thường kém.”

[ Troy ] đối ngoại công khai sản xuất phí tổn cao tới 1 ức 7500 vạn dollar, tuyên phát phí dụng 8000 vạn dollar, nhiều như vậy tiền nện xuống đi, liền tính điện ảnh thị trường tường đồng vách sắt, cũng có thể tạp lỗ thủng đi ra.

Helen - Hermann tựa hồ có bất đồng giải thích,“Trên thực tế, ta được đến tin tức, trong giới không quá xem hảo này bộ phim.”

Matthew nhìn về phía Helen - Hermann, tuy rằng không biết từng [ Troy ] box office, nhưng hắn mơ hồ nhớ rõ này bộ phim lúc ấy rất có danh , có trương Achilles đỉnh đầu xuất hiện phi cơ screenshot, còn tại mạng internet bên trên điên truyền qua, bởi không nhìn cao thanh phiên bản, hắn đến cuối cùng cũng không biết là thật là giả.

“Ngươi biết không? Đến hiện tại truyền thông cùng mạng internet bên trên, cơ hồ đều không thấy được [ Troy ] trước đánh giá.” Helen - Hermann nhàn nhạt nói,“[ Troy ] nhưng là cử hành hai lần truyền thông phóng viên cùng bình luận điện ảnh nhân thử chiếu hội, tương quan bình luận một điểm cũng không có lưu động đi ra, chỉ có thể thuyết minh một vấn đề.”

Nàng chủ động cấp ra đáp án,“[ Van Helsing ] chỉ là Universal ảnh nghiệp bên trong cử hành thử chiếu, không có tương quan bình luận truyền lưu đi ra rất bình thường, nhưng [ Troy ] cử hành không phải bên trong thử vai, xuất hiện loại tình huống này, tất nhiên là Warner Bros cố ý phong tỏa tin tức.”

“Bình luận không tốt?” Matthew minh bạch nàng ý tứ.

“Loại này khả năng tính phi thường cao.” Helen - Hermann nghĩ nghĩ, nói,“Nếu bình luận danh tiếng tốt nói, Warner Bros không có đạo lý không trước tiên phát ra tin tức, lấy hấp dẫn càng nhiều người xem. Bình luận điện ảnh cùng truyền thông đưa tin tuy rằng là môn sinh ý, nhưng phim rất tao mà nói, kia vài đại hình truyền thông cùng nổi danh bình luận điện ảnh nhân, cũng không khả năng nhắm mắt lại liền gọi hảo, như vậy sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng bọn họ danh dự cùng danh dự độ.”

Matthew nhớ rõ không lâu trước cũng xem qua phương diện này chuyên nghiệp phân tích, như vậy tại Hollywood tân phim phát hành phía trước, bên phim đều sẽ cử hành thử chiếu, một ít truyền thông phóng viên cùng bình luận điện ảnh nhân sẽ trước tiên nhìn thấy thành phiến, cũng tại cùng bên phim ước định hảo thời gian phát biểu bình luận.

Bình thường đều là tại phim chính thức phát hành chừng một tuần, truyền thông cùng trên hệ thống mạng liền sẽ xuất hiện tương quan bình luận đưa tin, mà lạn cà chua đẳng cho điểm trang web liền thả ra bộ phim này trước bình luận.

Nếu bên phim đối phim có tin tưởng mà nói, khẳng định hận không thể càng sớm khiến toàn thế giới đều biết, nhưng nếu phim thẳng đến phát hành đương thiên tài giải cấm bình luận, thậm chí hoàn toàn liền không có mời bình luận điện ảnh nhân trước tiên xem phim, như vậy rất có khả năng phim chất lượng có vấn đề.

Đương nhiên, cũng có khả năng giống [ Van Helsing ] như vậy, bên phim tự tin quá mức, nhưng loại tình huống này tương đối cực ít.

Dưới đại đa số tình huống, thử chiếu danh tiếng không tốt, bên phim vì không để phim lạn trong tay, liền sẽ tận khả năng khiến tham dự thử chiếu nhân thôi sau bình luận, làm cho tận khả năng nhiều “Coi tiền như rác” Vì này tính tiền.

Này thậm chí cùng phim thường xuyên sửa lịch phát hành như vậy, bị một ít phân tích nhân sĩ trở thành phim dở báo trước.

Matthew nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói,“Tốt nhất [ Troy ] box office rất không xong, lúc đó khiến ta thiếu rất nhiều phiền toái.”

Helen - Hermann không có nói tiếp, nàng biết này mấy khách quan điều kiện không chịu bọn họ khống chế.

“Đúng.” Matthew chuyển đề tài,“Jennifer - Aniston cùng Brad - Pitt cảm tình thế nào?”

Helen - Hermann hảo kỳ nhìn Matthew liếc nhìn, nói,“Ngôi sao vợ chồng, không sai biệt lắm liền cái kia dạng, bất quá hai người trên kinh tế liên hệ rất sâu, cùng nhau đầu tư sáng lập b kế hoạch công ty...... Ân,[ Troy ] này bộ phim,b kế hoạch giống như cũng có tham dự.”

Nàng có chút kỳ quái,“Ngươi hỏi cái này làm cái gì?”

Matthew suy nghĩ một chút, nói thẳng,“Thượng chu ta đi tham gia [ Van Helsing ] lần đầu thức, Gwyneth - Paltrow cùng Jennifer - Aniston hiện trường khai xé, ta vừa vặn bang Jennifer - Aniston một điểm tiểu bận rộn.”

“Ngươi sẽ không cho rằng Jennifer - Aniston sẽ giúp ngươi đi?” Helen - Hermann nghe nói qua ngày đó sự.

“Helen......” Matthew chỉ cái mũi của mình, nói,“Ta có như vậy ngu xuẩn?”

Hắn trực tiếp hỏi,“Ngươi giúp ta tìm người hỏi thăm một chút, Brad - Pitt cùng Jennifer - Aniston có hay không thuê bảo mẫu.”

Bởi vì Brad - Pitt cùng Angelina - Jolie ly hôn cũng huyên ồn ào huyên náo quan hệ, hắn đại khái nhớ rõ một điểm về Pitt ham mê vấn đề.

Helen - Hermann nhíu mày,“Bọn họ có hay không thuê bảo mẫu? Ngươi muốn làm gì?”

Matthew nhanh chóng nói,“Ngươi yên tâm, ta là tuân thủ pháp luật hảo thị dân ! ta sẽ không lấy tiền đồ cùng tiền đồ nói đùa.”

“Hồng chim cánh cụt công ty không phải vẫn đang vì ngươi phục vụ sao?” Helen - Hermann không có để ý Matthew những lời này, nói,“Bọn họ quy mô không tính lớn, nhưng tại Hollywood rất nhiều năm , ngươi tìm bọn hắn hỏi một chút liền biết.”

“Như vậy a.” Matthew nhanh chóng tính toán lên, một lát sau, mới nói,“Ta đi hỏi một chút hồng chim cánh cụt công ty nhân đi.”

Helen - Hermann cảnh cáo nói,“Đừng làm bừa ! ngươi không phải một tiểu diễn viên !”

Matthew vuốt ve cằm vẫn đang tự hỏi, phảng phất không có nghe đến Helen - Hermann mà nói như vậy.

“Ngươi muốn làm cái gì?” Helen - Hermann nhíu mày hỏi.

Matthew phục hồi tinh thần, hạ giọng cùng nàng nói lên, Helen - Hermann sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc.

Qua ước chừng nửa giờ sau, Matthew dừng lại, uống một ngụm nước, hỏi,“Ngươi cảm giác có thể làm sao?”

Helen - Hermann nhất thời không có mở miệng, qua lại đi vài vòng, suy xét vài phút, nói,“Có thể thử xem, nếu không có mà nói, quên đi.”

Nàng ý nghĩ dần dần rõ ràng,“Có mà nói, chúng ta có thể từ hai phương diện...... Không, là tam phương diện bắt đầu,[ Troy ] khả năng sẽ tao ngộ box office nguy cơ, ngươi tại phim hành động cùng nhân vật thượng ưu thế, cùng với ngươi vừa nói này mấy.”

Helen - Hermann lại nhớ đến một điểm,“Này bộ phim tại giữa tháng bảy khởi động máy quay chụp, cùng [ Ocean's Twelve ] quay chụp tồn tại nhất định thời gian xung đột, đây cũng là chúng ta ưu thế sở tại.”

Matthew gật gật đầu, nói,“Ta ước hồng chim cánh cụt công ty nhân gặp mặt tán gẫu.”

Hắn lấy di động ra, bấm gọi Liszt điện thoại, hẹn sẵn tại Hollywood đại đạo một gian tiệm cà phê gặp mặt.

“Hảo.” Matthew đứng lên,“Ta phải đi.”

Helen - Hermann lại một lần dặn dò nói,“Ngươi chỉ để ý hỏi, không có liền tính . Có mà nói, còn lại sự tình giao cho ta, ta tìm người đi xử lý, ngươi không cần ra mặt.”

Matthew biết Helen - Hermann thuở nhỏ ở tòa thành thị này trung lớn lên, thuộc về địa đầu xà một loại tồn tại, nói,“Ngươi yên tâm hảo, chờ ta điện thoại.”

Rất nhanh, Matthew rời đi Thiên Sứ trù tính công ty, đuổi tới Hollywood đại đạo tiệm cà phê, gặp được Liszt, Liszt tại hồng chim cánh cụt công ty nhiều năm, đối với Hollywood gia chính này một khối cực kỳ lý giải.

Cùng Liszt uống xong một ly cà phê, giải thích hắn giúp mình chú ý một chút phòng ở, Matthew lại quay trở về Thiên Sứ trù tính công ty, trốn ở Helen - Hermann trong văn phòng, mãi cho đến buổi chiều tan tầm mới rời đi.

Nếu quyết định muốn tranh thủ [ Smith vợ chồng ] nam chính, bọn họ đương nhiên muốn thắng được.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 297: Trực Tiếp Nghiền Ép

“Một lần tại cổ đại cẩn thận ngắn ngủi du lịch, bộ phim này trang phục thiết kế là cố ý khoe ra mấy cái nam diễn viên thể dục gia bàn vạm vỡ thân thể, hơn nữa khiến nữ minh tinh điện ảnh xuyên lên có thể thoải mái mà cởi bó eo trường bào. Đạo diễn Wolfgang - Peterson cùng nam chính kiêm người sản xuất Brad - Pitt hàng đầu quan tâm vấn đề là như thế nào tránh cho chính mình có vẻ hoang đường đáng cười.”

Tựa như Helen - Hermann đoán trước như vậy,[ Troy ] phát hành sau, danh tiếng nhanh chóng luân hãm, tuy rằng không giống [ Van Helsing ] như vậy phô thiên cái địa bàn kém bình, nhưng cũng chỉ là hảo một điểm mà thôi.

Hơn nữa cuối tuần đầu 4600 vạn dollar Bắc Mĩ box office, cũng khiến Warner Bros tạo ra giống như Lord of The Rings ba bộ khúc Sử Thi đại tác kế hoạch, triệt để thất bại.

Năm nay kỳ nghỉ hè bắt đầu hai bộ phim không thể nói thả Squib, lại tất cả đều không có đạt tới nghiệp nội cùng ngoại giới mong muốn.

[ Van Helsing ] thứ cuối tuần box office càng là rớt xuống đến 2000 vạn dollar, mà [ Troy ] Bắc Mĩ box office dự trắc cũng là 1 ức 3000 vạn dollar tả hữu.

Theo sau một tuần thời gian bên trong, này hai bộ phim box office xu thế, không có gì không xác minh ngoại giới dự trắc.

Thực ra đặt ở niên đại này, Bắc Mĩ box office qua ức đối với bình thường phim đến nói, cũng là phi thường rất giỏi thành tích, nhưng này hai bộ phim đầu tư quy mô đặt ở nơi này, Bắc Mĩ box office qua ức liên đạt tiêu chuẩn đều không tính là.

Lấy tmz cầm đầu một ít trang web, cùng với không thiếu truyền thống trên truyền thông, phân phân xuất hiện một loại thanh âm, công bố Brad - Pitt thương nghiệp kêu gọi lực căn bản cùng hắn ngôi sao tuyến đầu già vị không hợp.

“Nhìn chung Brad - Pitt tham diễn tác phẩm, từ 1995 năm [ Thất tông tội ] sau, lại cũng không có lấy tuyệt đối nam chính thân phận, khiêng lên qua bất cứ một bộ phim box office, hắn tham diễn phim trong box office tối cao là [ Ocean's Eleven ], nhưng [ Ocean's Eleven ] nam chính là George - Clooney......”

Brad - Pitt tên tuổi nói lên xác thật rất dọa người, thực ra hắn biểu diễn phim, box office chân chính đại bạo thực thiếu.

“Brad - Pitt trước sau như một không xong box office kêu gọi lực, nghiêm trọng liên lụy [ Troy ], hơn nữa phim chất lượng cùng danh tiếng không tốt, hắn làm đệ nhất người sản xuất, phụ có không thể trốn tránh trách nhiệm.”

Đến tháng năm trung tuần tới gần [ Smith vợ chồng ] thử vai thời điểm,[ Troy ] box office xu hướng suy tàn cho dù là bình thường nhất fan điện ảnh đều có thể nhìn ra đến.

Đương nhiên,[ Van Helsing ] box office so [ Troy ] càng kém.

Rất nhiều truyền thông đều đem đầu mâu nhắm ngay Orlando - Bloom, liên tục hai bộ biểu diễn đại chế tác box office đều không lý tưởng, Orlando - Bloom nếu không phải có Lord of The Rings ba bộ khúc tích lũy thanh danh cùng tự tin tại, tuyệt đối sẽ bị đánh xuống trần ai.

Liền tính là như vậy, hắn cũng nhận đến nghiêm trọng ảnh hưởng.

May mà Ridley - Scott cùng định danh là [ Kingdom of Heaven ] kịch tổ không có vứt bỏ hắn, như cũ chấp hành song phương ký kết diễn viên hợp đồng.

Matthew cũng ước Orlando - Bloom thấy một mặt, tại Black Mamba tửu ba uống thứ rượu, Orlando - Bloom tạm thời tâm tính cũng không tệ lắm, một chút không có đem việc này hướng hắn trên đầu liên tưởng ý tứ, chung quy lúc trước là Orlando - Bloom chính mình vụng trộm làm rất nhiều công tác, ngạnh sinh sinh đem nhân vật này tranh thủ đến trên tay .

Hai người còn ước định đều có thời gian thời điểm, cùng ra đi nghỉ phép chuyển chuyển.

Theo sau, Matthew tiếp tục luyện thương cùng nghiên tập kịch bản đẳng phương diện công tác, mặt khác sự tình tất cả đều giao cho Helen - Hermann đi xử lý, hắn cũng tin tưởng Helen - Hermann có thể xử lý tốt, song phát lợi ích là gắt gao cột vào cùng nhau .

Thế kỷ thành, Fox cao ốc tầng dưới chót quán cà phê bên trong, Helen - Hermann đẳng đến Akiva - Goldsman.

“Đã lâu không gặp , Helen.” Akiva - Goldsman ngồi ở cà phê trước bàn, nhìn đối diện Helen - Hermann, đi thẳng vào vấn đề nói,“Ngươi ước ta thấy mặt, là vì thử vai sự tình đi?”

Giữa song phương quan hệ lương hảo, Helen - Hermann cũng không có phủ nhận tất yếu, thừa nhận nói,“Đúng vậy, của ta cuối cùng hộ khách Matthew - Horner rất nhanh liền muốn tham gia nam chính thử vai , chủ yếu đối thủ cạnh tranh nhưng là Brad - Pitt như vậy nhất tuyến cự tinh.”

Nàng cố ý hơi mang một tia hoạt bát nói,“Ta đều nhận thức ngươi vượt qua mười năm , đương nhiên muốn tranh thủ điểm ưu đãi.”

“Matthew không sai, gần nhất hai năm diễn viên chính phim liên tiếp thành công, liên một bộ phim zombie, Bắc Mĩ box office đều có thể tiếp cận một ức dollar.” Akiva - Goldsman trên thực tế đối Matthew ấn tượng rất tốt,“Nhưng luận cùng danh khí cùng lực ảnh hưởng, hắn vẫn là không bằng Brad - Pitt.”

Hắn hai tay giao nhau đặt ở trên bàn,“Helen, này hạng mục chế tác dự toán đạt tới một ức dollar, là ta đơn độc sản xuất tới nay đầu tư lớn nhất hạng mục, không cần ta nhiều lời, ngươi cũng biết của ta áp lực có bao nhiêu lớn, này hạng mục thất bại mà nói, ta không còn có cơ hội nhúng chàm nhất tuyến chế tác.”

Nghe những lời này, Helen - Hermann vẫn ở nhẹ nhàng gật đầu, Akiva - Goldsman nói là sự thật.

Akiva - Goldsman nhìn về phía Helen - Hermann nói,“Nói như thế, Helen. Này hạng mục trước mắt chân chính nam chính nhân tuyển chính là Matthew - Horner cùng Brad - Pitt, mặt khác lấy đến thử chiếu mời , bất quá là ta không ngoài nhân tình quan hệ, ngươi muốn ta lựa chọn Matthew - Horner, tổng muốn cho ta nguyên vẹn có sức thuyết phục lý do.”

“Matthew định vị là một động tác ngôi sao.” Helen - Hermann sớm liền chuẩn bị tốt lý do thoái thác,“Từ bộc lộ tài năng Band of Brothers, đến mặt sau biểu diễn vai phụ [ xác ướp trở về ] cùng Black Hawk Down, toàn bộ là động tác loại hình phim cùng nhân vật, trở thành nam chính sau,[ Vua Bọ Cạp ],[ Cướp biển vùng Caribbean ] cùng [ Dawn of the Dead ], này mấy khiến hắn chân chính thành danh phim cùng nhân vật, đồng dạng cũng là động tác loại hình.”

Akiva - Goldsman không có mở miệng, chỉ là nhìn Helen - Hermann.

Helen - Hermann tiếp tục nói,“Matthew gần nhất làm nhân vật chính ba bộ phim, toàn bộ box office đại bán ![ Vua Bọ Cạp ] trung nhân vật chính kéo dài [ xác ướp ] hệ liệt thành công,[ Cướp biển vùng Caribbean ] cùng Johnny - Depp liên hợp diễn viên chính được khen là năm gần đây tốt nhất màn ảnh hợp tác,[ Dawn of the Dead ] trung tuyệt đối nam chính, tắc chứng minh hắn đan kháng box office năng lực.”

Cũng không cần Akiva - Goldsman nói cái gì, Helen - Hermann lại ngược lại nói,“Trái lại Brad - Pitt, năm gần đây box office đại bán phim đã ít lại càng ít ! chúng ta cũng đừng nói gần ba năm, dùng Matthew gần ba năm box office thành tích cùng hắn làm so sánh tương đối, đối Brad - Pitt không công bình !”

Nghe nói như thế, Akiva - Goldsman thiếu chút nữa cười đi ra, hắn hồi tưởng một chút, cũng xác thật giống Helen - Hermann nói như vậy, nếu chỉ tương đối gần ba năm diễn viên chính phim box office mà nói, Matthew - Horner trực tiếp nghiền áp Brad - Pitt.

Helen - Hermann mà nói còn không có hoàn,“Từ Brad - Pitt 2000 năm tả hữu phim bắt đầu tính hảo,1999 năm [Fight Club],6300 vạn dollar chế tác phí tổn, chỉ đổi về 3700 vạn dollar Bắc Mĩ box office, nói vậy ngươi còn nhớ rõ, lần này thất bại đầu tư, dẫn đến Fox một vị phó tổng xuống đài;[ giác quan thứ sáu sinh tử duyên ],9000 vạn dollar chế tác phí tổn,4400 vạn dollar Bắc Mĩ box office;[ người Mexico ]6000 vạn dollar chế tác phí tổn,6600 vạn dollar Bắc Mĩ box office;[ gián điệp trò chơi ],1 ức 1500 vạn dollar sản xuất phí tổn,6230 vạn dollar Bắc Mĩ box office......”

Nàng thoáng đề cao thanh âm,“Chỉ có hai bộ chân chính đàm được với box office thành công phim, một bộ là [ trộm thưởng lừa gạt ], một bộ khác là [ Ocean's Eleven ], nhưng người trước nam chính là Jason - Statham, người sau nhân vật chính là George - Clooney, hơn nữa tất cả đều là quần hí !”

“Lại nhìn đang tại phát hành [ Troy ], Brad - Pitt không xong biểu hiện, bị truyền thông cùng fan điện ảnh nhất trí phê bình, này bộ Sử Thi cự tác hải ngoại box office không thể xuất hiện kỳ tích bùng nổ mà nói, Warner Bros muốn thừa nhận cự đại lỗ vốn áp lực !”

Helen - Hermann trực tiếp hạ kết luận,“Qua lại Brad - Pitt diễn viên chính này mấy phim, không một không biểu hiện, hắn không có đan kháng thương nghiệp điện ảnh phòng vé năng lực, hơn nữa hắn cũng không thích hợp quay chụp phim hành động, Achilles cùng Hector kia trường một mình đấu, dứt khoát thành mỗi người lên án chê cười.”

Nói tới đây, Helen - Hermann từ trong bao lấy ra một phần thống kê văn kiện, đẩy đến Akiva - Goldsman trước mặt, Akiva - Goldsman cúi đầu nhìn thoáng qua, trên văn kiện chính là Helen - Hermann theo như lời này mấy số liệu.

Này mấy số liệu không cần phí quá nhiều khí lực liền có thể tra được, Akiva - Goldsman cũng không lo lắng Helen - Hermann hội làm bộ.

Đương nhiên, Helen - Hermann cũng sẽ không tại như thế dễ dàng tra được số liệu bên trên làm bộ.

Akiva - Goldsman cầm lấy văn kiện quét mắt, nguyên bản hắn chỉ có một mơ hồ khái niệm, hiện tại nháy mắt vô cùng rõ ràng, Brad - Pitt từ 2000 năm tả hữu đến hiện tại, căn bản không có tại làm tuyệt đối nam chính dưới tình huống, khiến bất cứ một bộ điện ảnh Bắc Mĩ box office đại bạo.

Helen - Hermann lại hợp thời nói,“Này hiện tượng rất kỳ quái, Brad - Pitt diễn viên chính này mấy phim, hồng là chính hắn, lấy được ích cũng là chính hắn, xui xẻo lại là phim cùng kịch tổ......”

Nói tới đây, nàng ngừng lại, nói điểm đến thì ngừng liền hảo.

Akiva - Goldsman khẽ nhíu mày, có một số việc không chuyên môn đi nghiên cứu, bao giờ cũng là không dẫn nhân chú mục, cẩn thận đi thẩm xem mà nói, mới phát hiện sự thật tương đương kinh người.

Một tuyệt đối nam chính, nếu không thể kéo động diễn viên chính thương nghiệp phim box office, như vậy nam chính đủ tư cách sao? Hắn rất tự nhiên nghĩ tới vấn đề này.

Helen - Hermann ngầm thở ra nhẹ nhõm một hơi, trên thực tế nàng cũng là cẩn thận thu thập số liệu cùng nghiên cứu qua sau, mới phát hiện nổi tiếng Brad - Pitt diễn viên chính gần nhất bảy tám năm tới nay diễn viên chính tuyệt đại bộ phận phim, box office đều rất không lý tưởng.

Nếu [ Troy ] box office đại bán, này mấy không lý tưởng cũng coi như không được cái gì, hiện nay tình huống lại vừa vặn tương phản,[ Troy ] lại một lần nữa chứng minh Brad - Pitt box office kêu gọi lực không đủ.

Về phần vì cái gì sẽ như vậy, nàng còn chưa kịp nghiên cứu, đổi làm mặt khác ngôi sao mà nói, sự nghiệp sớm liền xuống dốc , cố tình Brad - Pitt một đường đỏ lại đây.

E này cũng cùng hắn cưới đến Rachel có gắn kết chặt chẽ quan hệ.

“Helen, ngươi nói này mấy......” Akiva - Goldsman thu hảo kia phân văn kiện,“Ta trở về sẽ thận trọng suy xét.”

Hắn không có nhiều lời, rất nhanh ly khai tiệm cà phê.

Cùng lúc đó, Jennifer - Aniston trước tiên về tới trong nhà.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 298: Kinh Thiên Đại Bát Quái

Gần nhất trong khoảng thời gian này, Jennifer - Aniston cảm giác bên cạnh vây quanh một loại kỳ quái thanh âm, chỉ cần tham dự yến hội cùng hoạt động, tổng có thể nghe được nhân nghị luận nàng trượng phu Brad - Pitt, nguyên bản này cũng không có cái gì, chung quy Pitt là Hollywood nhất tuyến cự tinh, thêm nàng này làm thê tử nữ ngôi sao, bị người nghị luận là rất bình thường sự tình.

Nhưng nghị luận những lời này, lại khiến nàng tâm sinh không khoái.

Tỷ như một tuần phía trước, nàng tại tham gia nhà tài trợ một party khi, liền nghe đến có nhân nói Brad - Pitt lúc trước cưới nàng, căn bản không phải vì ái tình, đơn giản là nàng là Rachel, có thể khiến hắn rõ rệt đề cao độ hấp thụ ánh sáng, sự nghiệp hướng phía trước rảo bước tiến lên một bước lớn.

Người nọ còn cố ý cử ví dụ, nói Pitt diễn viên chính phim Bắc Mĩ box office đều rất kém cỏi, vẫn là càng ngày càng hồng, không ngừng có bên phim bắt đầu dùng hắn, chính là bởi hắn cùng nàng hôn nhân mang đến cự đại chú ý độ.

Giống cái gì Brad - Pitt không có trận này hôn nhân, đỉnh thiên chính là nhị tuyến ngôi sao mà nói cũng rất nhiều.

Tuy rằng biết ngôi sao tất nhiên sẽ bị người nghị luận, nhưng Jennifer - Aniston nghe vào lỗ tai bên trong, vẫn là có chút không thoải mái.

Gần nhất trong mấy ngày này, nàng lại nghe đến qua vài lần nghị luận nàng cùng Brad - Pitt sự tình.

Đặc biệt là vài ngày trước đi tham gia một thời trang hoạt động, mơ hồ nghe được một nữ model nói, Brad - Pitt có đôi khi thừa dịp nàng ra ngoài công tác, trực tiếp dẫn người ở nhà làm bừa, rất nhiều thời điểm còn sẽ đem nữ bảo mẫu kéo vào đến......

Hôm trước, Jennifer - Aniston đi New York chạy thông cáo, nguyên kế hoạch là hôm sau trở về, nàng cố ý không chào hỏi trước tiên trở về Los Angeles.

Thực ra về Brad - Pitt, trong giới có rất nhiều hắn cùng với mặt khác nữ ngôi sao đồn đãi, tỷ như đoạn thời gian trước có tiểu báo tin thệ mỗi ngày nói hắn cùng Angelina - Jolie làm ở một khối, Jennifer - Aniston đối với này những là không tin , trong giới nào ngôi sao không có bị từng truyền chuyện xấu?

Nghe được người khác nghị luận người là nhà mình bảo mẫu, Jennifer - Aniston cũng không biết vì sao, đáy lòng tổng cảm giác không phải rất thoải mái, nàng vẫn phi thường tín nhiệm Brad - Pitt, cố gắng kinh doanh hôn nhân cùng tình yêu.

Nhưng trong nhà tuổi trẻ nữ bảo mẫu, xác thật là Brad - Pitt tìm đến......

Lần này trước tiên trở về, cũng là nàng muốn cho chính mình triệt để yên tâm, dùng sự thật đánh tan kia vài vây quanh tại bên tai đồn đãi.

Phóng nhẹ cước bộ tiến vào hào trạch, Jennifer - Aniston treo lên bao da, lại không có phát hiện nữ bảo mẫu thân ảnh, phía trước mỗi lần trở về, nữ bảo mẫu cơ hồ đều là chờ ở cửa.

Nàng bất động thanh sắc, thay nhuyễn để dép lê, ở trong phòng khách dạo qua một vòng, vểnh tai nghe ngóng, phòng ngủ bên kia tựa hồ có thanh âm truyền tới, nàng lại một lần nữa phóng nhẹ cước bộ, đi tới chủ phòng ngủ cửa.

Cửa phòng ngủ không có khóa hảo, lộ một khe hở, Jennifer - Aniston chỉ hướng bên trong nhìn thoáng qua, toàn thân phảng phất rơi vào băng quật như vậy rét lạnh.

Bên trong có ba người, Brad - Pitt đứng ở phòng ngủ trung ương, nữ bảo mẫu quỳ trước mặt hắn trên thảm há to miệng......

Tại nàng cùng Brad - Pitt hôn giường mặt trên, còn oai nằm một người, Angelina - Jolie đang hưng trí bừng bừng nhìn Brad - Pitt cùng nữ bảo mẫu.

Jennifer - Aniston chấn kinh, dứt khoát không thể tin được này hết thảy, nàng theo bản năng vươn tay, đẩy ra cửa phòng.

Lạc chi --

Cửa phòng mở ra, bên trong ba người trước sau quay đầu nhìn lại đây, thấy được nơi này nữ chủ nhân Jennifer - Aniston.

Nữ bảo mẫu đại kinh thất sắc, nhanh chóng đứng lên.

Brad - Pitt nhanh chóng kéo quần lên, cũng có chút sững sờ.

Angelina - Jolie lại cười, đối với Jennifer - Aniston vẫy vẫy tay,“Hải, giản, cùng nhau sao?”

Brad - Pitt quay đầu trừng mắt nhìn Angelina - Jolie liếc nhìn, triều Jennifer - Aniston nói,“Giản, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, ngươi nghe ta giải thích.”

Dù sao cũng là từ Hollywood tầng dưới chót một đường dốc sức làm đi lên nhân, Jennifer - Aniston thừa nhận năng lực, còn không tính đặc biệt kém, nàng cái gì cũng không có nói, quay người kéo lên cửa phòng, bởi vì dùng lực thật lớn, cửa phòng phát ra phịch một tiếng nổ vang.

Lúc này, vô luận nàng nói cái gì, hoặc là phòng ngủ bên trong nhân nói cái gì, thực ra đều chưa tất yếu , bởi vì sự thật liền đặt ở trước mắt.

Jennifer - Aniston xoay người hướng về cửa đi.

Hào trạch bên ngoài, hai danh lệ thuộc vào tmz cẩu tử chính nương ven đường thô to cây cối yểm hộ, gắt gao nhìn chằm chằm hào trạch cửa, trong đó một người còn tại cùng người thông điện thoại.

“Đúng vậy, ta phi thường xác định.” Tên kia cẩu tử đối với di động thấp giọng nói,“Boyar tiểu thư, Jennifer - Aniston đã về nhà , trước mắt còn không có trạng huống, hết thảy đều rất bình thường.”

Hắn chen ra một tia cười khổ,“Chúng ta dựa theo của ngươi phân phó, theo một tuần , không có thu hoạch, tổng không thể chuồn vào trong nhà bọn họ quay chụp đi? Vậy ngươi muốn đi cảnh cục nộp tiền bảo lãnh chúng ta ......”

Bên cạnh cẩu tử chọc a chọc hắn, nói,“Có tình huống !”

Cái kia cẩu tử cũng phát xuống ,“Trước không nói , ta bên này có đại tin tức !”

Nói xong, hắn cùng đồng bạn một người giơ lên máy ảnh, một người giơ lên máy quay phim, nhắm ngay hào trạch cửa, chỉ thấy Jennifer - Aniston đi dép lê liền chạy đi ra, Brad - Pitt quần áo không chỉnh đuổi theo ra đến, hai người rõ ràng tại khắc khẩu, tựa hồ thật ra trạng huống.

Sau đó, Angelina - Jolie nhàn nhã từ này hai người trong nhà đi ra, Jennifer - Aniston chất vấn Angelina - Jolie, mơ hồ có thể nghe được Jennifer - Aniston chỉ trích Angelina - Jolie tham gia nàng cùng Brad - Pitt hôn nhân.

Chụp lén đến nơi đây, hai danh cẩu tử liếc nhau, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau hưng phấn, này tuyệt đối là một điều có siêu cấp oanh động hiệu ứng đại tin tức !

Cuối cùng, Jennifer - Aniston lên một chiếc gọi tới xe taxi, Brad - Pitt cùng Angelina - Jolie lại quay trở về hào trạch !

Gọi điện thoại cẩu tử lại lấy di động ra, bấm gọi một dãy số,“Boyar tiểu thư, là ta ! đúng, đúng, khó lường đại tin tức ! ngươi trực tiếp đi tìm boss đi, khiến hắn lưu ra trang web chủ trang đầu bản đầu đề ! ta cùng Christian hiện tại liền đi về.”

Gác điện thoại, nhìn thấy Brad - Pitt lái xe đưa đi Angelina - trợ lý, hai danh cẩu tử không lại dừng lại, vội vã triều tmz ban biên tập tiến đến.

Hai người đi đến tmz, lập tức gặp được người lãnh đạo trực tiếp Elena - Boyar, Elena - Boyar chỉ nhìn một lần, liền mang theo nhân hòa video cùng nhau vào tổng biên văn phòng.

Dựa theo truyền thống giải trí truyền thông diễn xuất, loại này đề cập đến ngôi sao tuyến đầu cự đại chuyện xấu, đăng tiền bình thường sẽ cùng ngôi sao cùng người đại diện chào hỏi, chung quy giải trí truyền thông cùng ngôi sao cũng không phải hoàn toàn đối lập quan hệ.

Nhưng tmz không phải truyền thống truyền thông, tại cạnh tranh kịch liệt hệ thống mạng thời đại, nhu cầu cấp bách muốn như vậy đại tin tức xác lập tại nghiệp giới địa vị.

Cho nên, Elena - Boyar tiến vào tổng biên văn phòng một giờ sau, tương quan hình ảnh cùng video liền treo ở tmz trang web dễ khiến người khác chú ý nhất địa phương.

Hai danh cẩu tử lấy đến xa xỉ tiền thưởng chi phiếu, tiếp tục hứng trí bừng bừng đi theo Brad - Pitt cùng Jennifer - Aniston này tin tức tuyến, Elena - Boyar trở lại chính mình văn phòng, tâm tình đặc biệt hảo, làm đến này tin tức, nàng tại tmz vị trí càng ngày càng ổn, hướng lên trên bò cơ hội càng lúc càng lớn.

Hơn nữa nàng cũng hướng tmz quản lý tầng biểu hiện ra giá trị, có thể làm đến như vậy tin tức, đủ để cho tmz các cao tầng minh bạch, nàng tại Hollywood có đầy đủ thẳng đường tin tức nơi phát ra.

Nói đến cùng, cùng Matthew - Horner cùng Helen - Hermann hợp tác, cho nàng mang đến cự đại ích lợi.

Nàng cầm lấy điện thoại, bấm gọi Helen - Hermann dãy số.

“Helen, là ta, Elena.” Elena - Boyar nhắc nhở nói,“Lại qua mười phút, chú ý xem tmz trang đầu !”

“Brad - Pitt cùng Jennifer - Aniston?” Điện thoại bên kia hỏi.

Elena - Boyar nói,“Ta thủ hạ nhân chụp đến khó lường đại tin tức.” Nàng cười nói,“Cám ơn ngươi cho ta cung cấp tin tức.”

“Không có cái gì.” Điện thoại bên kia Helen - Hermann ngữ khí rất bình thản,“Không tất khách khí.”

Mỗi lần cùng Helen - Hermann đối thoại, Elena - Boyar đều cảm giác không thú vị, Helen - Hermann cái loại này bình thản ngữ điệu, tổng khiến nàng cảm giác là tại đối mặt một tính lãnh đạm.

Elena - Boyar quyết định kết thúc lần này trò chuyện, nói,“Còn có, thay ta cùng Matthew nói tiếng cám ơn.”

Trước đó nàng cùng Matthew gặp qua một mặt, biết đây là hắn tại trong giới một vài người chỗ đó nghe được tiểu đạo tin tức, nguyên bản nàng cũng là ôm thử xem xem thái độ, chung quy Matthew mỗi lần cung cấp tin tức, đại bộ phận đều diễn biến thành sự thực.

Không nghĩ tới, sự tình xa so Matthew cung cấp tin tức còn muốn kinh người, nàng thủ hạ cẩu tử không có chụp đến Brad - Pitt cùng bảo mẫu cấu kết, lại chụp đến Angelina - Jolie tham gia Brad - Pitt cùng Jennifer - Aniston hôn nhân video, trong video mấy người đối thoại, không có gì không biểu hiện Brad - Pitt cùng Angelina - Jolie hai người, bị Jennifer - Aniston trực tiếp bắt gian tại giường !

Không chút nào khoa trương nói, việc này sẽ oanh động toàn mĩ, thậm chí toàn bộ thế giới !

Tựa như Elena - Boyar phỏng chừng như vậy,tmz trang web video cùng ảnh chụp một khi đăng, toàn mĩ dư luận ồ lên, ai cũng không hề nghĩ đến, từng Hollywood kim đồng ngọc nữ, sẽ đi đến một bước này, hơn nữa bên thứ ba vẫn là thanh danh cực kém Angelina - Jolie.

Toàn bộ thế giới giải trí truyền thông đều lâm vào điên cuồng trong.

Theo sau càng nhiều tin tức bắt đầu xuất hiện, nhưng làm đương sự Brad - Pitt cùng Jennifer - Aniston vẫn không có ngay mặt hồi phục.

Vỏn vẹn hai ngày sau, Angelina - Jolie phương diện truyền ra siêu cấp kình bạo tin tức, Angelina - Jolie đang vì [ Alexander đại đế ] hậu kỳ chế tác phối âm thời điểm, té xỉu ở trong phòng thu, hơn nữa chính miệng nói cho đạo diễn Oliver - Stone cùng ở đây nhất chúng công tác nhân viên, nói chính mình đã hoài Brad - Pitt hài tử.

Tin tức này vừa truyền ra, Jennifer - Aniston phương diện liền triệu tập tin tức tuyên bố hội, người đại diện cùng người phát ngôn đại biểu Jennifer - Aniston phát biểu một phen tích cực cảm động khi yêu đã trở thành chuyện cũ thanh minh, tỏ vẻ Jennifer - Aniston cùng Brad - Pitt hôn nhân chạy tới chỗ cuối, lại không có bất kỳ vãn hồi đường sống.

[ Pitt xác thật làm qua bảo mẫu, nghe nói Jolie cùng Pitt từng bị Aniston trực tiếp bắt đến, Jolie tại quay chụp Smith vợ chồng trường quay té xỉu, sau đó đối nhân nói hoài Pitt chủng, phỏng chừng là cố ý , theo sau công khai. Ta đem việc này tập trung ở cùng nhau.]

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 299: Đổi Mới Ranh Giới Nhận Tri

Theo Angelina - Jolie tự bộc mang thai cùng Jennifer - Aniston đơn phương phát biểu ly hôn thanh minh, năm nay Hollywood thậm chí toàn bộ USA lớn nhất bát quái chuyện xấu như vậy sinh ra, Los Angeles cẩu tử nghe tin lập tức hành động, từ Brad - Pitt đến Angelina - Jolie lại đến Jennifer - Aniston, mỗi người nơi ở bên ngoài cẩu tử cùng phóng viên, đều phải dùng thành tá tới tính toán.

Liên vừa phát hành, lại sáng tạo một loạt phim hoạt hình kỉ lục [ quái vật Shrek 2], đều bị này Kinh Thiên đại bát quái đoạt đi nổi bật.

Matthew nhìn thấy thời điểm cũng rất giật mình, chung quy hắn nói cho Helen - Hermann là nghe người ta đề cập qua Brad - Pitt cùng nhà mình bảo mẫu cấu kết, hỏi nàng Brad - Pitt có phải hay không dùng tuổi trẻ nữ bảo mẫu, cuối cùng từ hồng chim cánh cụt Liszt chỗ đó xác định như vậy tin tức.

Hắn cùng Helen - Hermann lên kế hoạch cũng rất đơn giản, tận khả năng khiến Jennifer - Aniston chú ý dưới Brad - Pitt sinh hoạt cá nhân, nếu này một đối kim đồng ngọc nữ tao ngộ cảm tình nguy cơ, Brad - Pitt thế tất muốn phân tán tinh lực, ảnh hưởng đến [ Smith vợ chồng ] nam chính thử vai.

Nếu không có mà nói, quên đi, Matthew tại động tác loại hình cùng gần ba năm thương nghiệp box office kêu gọi lực thượng, vẫn là có nhất định ưu thế .

Đây chính là vi thử vai lại thêm một đạo bảo hiểm.

Hơn nữa hắn cùng Helen - Hermann cũng biết, vạn nhất Brad - Pitt cùng Jennifer - Aniston cảm tình sớm vỡ tan, hiện tại chỉ là thông lệ show ân ái mà nói, này mấy nội bộ mâu thuẫn động tác nhỏ cũng đều là vô dụng công.

Nhưng ngày đó buổi chiều, Helen - Hermann cẩn thận tự hỏi qua đi, vẫn là cho rằng tính khả thi cực cao, chung quy chỉ cần tiêu chút tiền, không cần làm quá nhiều, mà một khi có hiệu quả mà nói, không nói mặt khác , chỉ riêng là tiền tài phương diện, liền khả năng cấp Matthew mang đến không thua kém 800 vạn dollar hồi báo.

Matthew cùng Helen - Hermann ở phương diện này có rất nhiều chung nhận thức, một khi xác định muốn tranh đoạt, liền sẽ dùng hết toàn lực.

Bất quá, Matthew không nghĩ tới là, Elena - Boyar nhân thế nhưng chụp đến Angelina - Jolie cùng Brad - Pitt cùng Jennifer - Aniston ba người đại xé bức cảnh tượng......

Hắn nhìn thấy tmz trên trang web video về sau, cẩn thận hồi ức từng lưu lại qua tương đối khắc sâu ấn tượng Brad - Pitt cùng Angelina - Jolie bát quái, chỉ nhớ rõ này hai người là tại [ Smith vợ chồng ] quay chụp trong lúc sáng tỏ luyến tình, cụ thể là cái gì thời gian bắt đầu làm cùng một chỗ , kia liền không biết .

Hôm nay xem ra, từng Brad - Pitt cùng Angelina - Jolie tại [ Smith vợ chồng ] trước quay chụp liền làm cùng một chỗ , phỏng chừng là kịch tổ cho rằng này bát quái có trợ giúp phim tuyên truyền mở rộng, tại phía sau màn hung hăng đẩy một phen, cuối cùng diễn biến thành sau này bộ dáng.

Đáng tiếc, như vậy Kinh Thiên bát quái hiện tại liền bạo đi ra, hơn nữa nhanh chóng sao nhiệt, dựa theo bát quái khởi mau phục hồi tương đối cũng mau quy luật, liền tính kịch tổ muốn bắt đầu dùng Brad - Pitt, hắn cùng với Angelina - Jolie chuyện xấu, đối với sang năm lúc này mới có thể công chiếu phim đến nói, cũng không có quá lớn giá trị .

Huống hồ, này dù sao cũng là gièm pha, kịch tổ còn không có xác định muốn sử dụng Brad - Pitt, không giống từng quay chụp khi như vậy không đường thối lui, phỏng chừng Akiva - Goldsman trong lòng cũng sẽ đánh trống đi?

Cho dù là tại Hollywood loại địa phương này, đi phá hư gia đình của người khác cùng hôn nhân, cũng là phi thường không sáng rọi sự tình.

Này mấy đều là Matthew lý giải, thực tế tình huống cũng có khả năng không giống nhau.

Thực ra Matthew vẫn là rất bội phục Angelina - Jolie , trực tiếp lợi dụng [ Alexander đại đế ] kịch tổ hướng bên ngoài phóng đại chiêu, nàng mang thai tin tức vừa công bố, liền tính Brad - Pitt cùng Jennifer - Aniston nguyên bản còn ôm có hòa hảo tính toán, hiện tại cũng chỉ có thể ly hôn .

Matthew chỉ có thể nói không hổ là Angelina - Jolie, tuyệt đối là ngôi sao trong chiến đấu cơ.

Bất quá từ nào đó phương diện đến nói, Angelina - Jolie coi như là lại một lần giúp hắn một tay, Jolie mang thai gia Aniston đơn phương tuyên bố ly hôn cơ hồ đồng thời xuất hiện, khẳng định sẽ khiến Brad - Pitt sứt đầu mẻ trán, trong khoảng thời gian ngắn tất nhiên muốn phân tâm.

Nói muốn hay không cấp Angelina - Jolie gọi điện thoại? Matthew chỉ là lóe qua ý nghĩ này, trực tiếp liền buông tay , từ Girl, Interrupted sau, hai người liền không lại liên hệ qua, tỷ như tại Oscar chi dạ party linh tinh hoạt động hiện trường gặp được, cũng đều ăn ý làm bộ như lẫn nhau không quen.

Hắn vẫn là yên lặng nhận lấy Angelina - Jolie lần này thần trợ công hảo.

Lại nói, có vẻ Angelina - Jolie thật cùng Brad - Pitt xem hợp mắt , bằng không cũng sẽ không thả ra mang thai té xỉu như vậy siêu cấp đại chiêu.

“Lần này ta muốn hảo hảo cám ơn ngươi.”

Los Angeles một nhà nổi tiếng Pháp thức trong phòng ăn, Elena - Boyar nhìn bàn ăn đối diện Matthew, nói,“Ta tại tmz chức vị cùng tiền lương đều thăng một cấp. Cho nên, ngươi cứ việc điểm, muốn ăn cái gì điểm cái gì.”

Matthew đối Pháp quốc đồ ăn cũng không lý giải, đem menu giao cho Elena - Boyar,“Vẫn là ngươi điểm đi.” Đẳng Elena - Boyar tiếp nhận menu, hắn hỏi,“Hiện tại là tổng biên ?”

Elena - Boyar điểm qua đồ ăn, đối Matthew nói,“Không có, chức vị cùng tiền lương đề một cấp, bất quá vẫn là phụ trách ban đầu bản khối.”

Nàng cố ý nói,“Với ngươi này năm nhập hơn một ngàn vạn dollar nhân không có cách nào khác so.”

Matthew cũng không khiêm tốn, nói,“Ngươi cũng là cao thu nhập giả.”

Elena - Boyar hơi hơi nhún vai,“Lương một năm 25 vạn dollar cũng gọi cao thu nhập? Chỉ cần nhìn thấy ngươi, ta liền sẽ tuyệt vọng.”

“Kia không có biện pháp .” Matthew cố ý nói,“Ngươi vĩnh viễn đều sẽ hãm sâu tuyệt vọng vũng bùn.”

“Ngươi như thế nào được đến tin tức?” Elena - Boyar bỗng nhiên đổi đề tài, hỏi.

“Ta không biết Brad - Pitt cùng Angelina - Jolie có một chân, chỉ là nghe nói Brad - Pitt yêu làm bảo mẫu.” Matthew nói lời nói thật thật giả giả, chỉ chỉ chính mình lỗ tai, nói,“Ta người này thính lực đặc biệt hảo, cuối cùng sẽ nghe được chút người khác khe khẽ nói nhỏ.”

“Hừ hừ......” Elena - Boyar nơi nào sẽ tin tưởng loại này lý do thoái thác,“Lời kiểu này, ngươi cảm giác ta sẽ tin sao?”

Matthew xòe tay,“Thật ! ta luôn luôn không như vậy thành thực qua.”

“Brad - Pitt đang chuẩn bị nguy cơ quan hệ xã hội.” Elena - Boyar còn nói thêm,“Phỏng chừng không có bao nhiêu tinh lực đặt ở [ Smith vợ chồng ] trên thử vai.”

Nàng rất rõ ràng, Matthew cấp ra tin tức, song phương theo như nhu cầu, cũng không tồn tại thua thiệt nhân tình linh tinh vấn đề, hỗ trợ hỗ ích cũng là hợp tác cơ sở.

Matthew nghĩ nghĩ, hỏi,“Brad - Pitt muốn cùng Jennifer - Aniston ly hôn sao?”

Elena - Boyar cấp ra khẳng định đáp án,“Căn cứ ta nắm giữ tin tức, là !” Nàng đơn giản giới thiệu dưới gần nhất hậu tục phát triển,“Hiện tại dư luận đối với Brad - Pitt cùng Angelina - Jolie phi thường bất lợi, cơ bản đều tại đồng tình Jennifer - Aniston.”

Matthew gật gật đầu, loại tình huống này rất bình thường, Jennifer - Aniston là người bị hại, tự nhiên có thể đạt được một mảnh đồng tình, hơn nữa Rachel nhân thiết, cũng xa xa so Pitt cùng Jolie càng bị người hoan nghênh.

“Brad - Pitt đã thuê trong giới xuất sắc nhất quan hệ xã hội chuyên gia.” Elena - Boyar tiếp tục nói,“Chuẩn bị nhằm vào việc này triển khai nguy cơ quan hệ xã hội.”

Chính nàng nở nụ cười,“Nói như thế nào đâu, hắn chuẩn bị mượn gia đình đến quan hệ xã hội. Theo ta lý giải đến tin tức, theo sau sẽ có hàng loạt truyền thông hướng bên ngoài phóng tin tức, nói Brad - Pitt vẫn muốn hài tử, vẫn chờ đợi một đại gia đình, Jennifer - Aniston lại vào lần trước phá thai sau không dựng không dục, không thể cấp Pitt mang đến muốn đại gia đình thức sinh hoạt, sau đó hắn gặp đặc biệt thích hài tử Jolie......”

Nói tới đây, Elena - Boyar nhún vai,“Nói như thế, ngươi sẽ nhìn thấy một lần đổi mới nhận tri điểm mấu chốt nguy cơ quan hệ xã hội.”

“Liền tính hắn làm như vậy.” Matthew ngược lại là không phải cảm giác ngoài ý muốn,“Cũng tẩy không bạch.”

“Đương nhiên tẩy không bạch, loại sự tình này làm sao có khả năng tẩy bạch?” Elena - Boyar nhắc nhở nói,“Pitt không cần tẩy bạch chính mình, hắn chỉ cần cho hắn fan cùng người ủng hộ nhóm một có thể tiếp thụ lý do, làm cho bọn họ cảm giác chính mình duy trì ngôi sao, làm như vậy là có nguyên nhân , này liền đủ rồi.”

Nàng hừ một tiếng,“Về phần Jennifer - Aniston, nếu đã xé rách mặt, chỉ cần đối với chính mình có lợi, phỏng chừng Pitt cũng không để ý lại thống nàng hai dao.”

Nghe nói như thế, Matthew bỗng nhiên tóc gáy dựng ngược, chỉ cảm thấy Hollywood ngôi sao hôn nhân dứt khoát rất đáng sợ, nếu tương lai hắn kết hôn, hay không sẽ cũng bị nhân ở sau lưng đâm dao? Vẫn là hiện tại hảo, không cần lo lắng này mấy.

Trước có Tom - Cruise cùng Nicole Kidman, sau có Brad - Pitt cùng Jennifer - Aniston, này mấy đều cho hắn quá nhiều ám chỉ, như vậy hôn nhân căn bản không có khả năng hạnh phúc.

Cùng này tương lai huyên long trời lở đất, song phương đều nhận đến thương tổn, còn không bằng không kết hôn.

Elena - Boyar lúc này còn nói thêm,“Ngươi xem điểm, không qua bao lâu, về Jennifer - Aniston không thể sinh dục lời đồn đãi, liền sẽ truyền khắp toàn thế giới.”

Nàng đột nhiên hạ giọng, thay thần bí hề hề khẩu khí,“Pitt phương diện cũng tại theo ta tiếp xúc, tưởng thượng tmz trang.”

Matthew đến hứng thú,“Ngươi tính toán làm như thế nào?”

“Đương nhiên là bị quan hệ xã hội rớt.” Elena - Boyar theo lý đương nhiên nói,“Vừa có thể lấy đến hấp dẫn người nhãn cầu, còn có khoản thu nhập thêm có thể tránh, vì sao không làm?”

“Ân.” Matthew chăm chú xem kỹ nàng một phen,“Ta hiện tại xác định , ngươi vẫn là ta nhận thức cái kia Elena - Boyar, không có bị ngoại tinh nhân vụng trộm đổi.”

Elena - Boyar nở nụ cười.

Một lát sau, nàng vi hai người điểm đồ ăn phân phân đưa tới, hai người đề tài cũng chuyển dời đến mỹ thực phương diện, không lại thảo luận này mấy bát quái đề tài.

Đến Matthew cùng Elena - Boyar gặp mặt ngày thứ ba, trên truyền thông bắt đầu xuất hiện cấp Brad - Pitt tẩy bạch nhuyễn văn, nội dung cùng Elena - Boyar theo như lời không sai biệt lắm.

Kỳ quái là, Jennifer - Aniston không có phản bác, tựa hồ nàng thầm nghĩ mau chóng kết thúc, mà không phải dây dưa không rõ.

Cùng lúc đó, Helen - Hermann cũng cấp Matthew truyền đến một hảo không thể lại hảo tin tức.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 300: Quyền Đề Nghị Nữ Chính

Tại [ Smith vợ chồng ] nam chính thử vai phía trước bốn ngày, Helen - Hermann từ kịch tổ bên kia được đến xác thực tin tức, Brad - Pitt lấy thân thể trạng huống không tốt vi lý do, trước tiên rời khỏi John - Smith nhân vật này thử vai, kịch tổ phương diện tựa hồ cũng đối với hắn có thành kiến, một chút không có nếm thử đi giữ lại Brad - Pitt ý tứ.

Cứ như vậy, Matthew lớn nhất đối thủ cạnh tranh tuyên cáo trước tiên ra cục.

Brad - Pitt, Angelina - Jolie cùng Jennifer - Aniston Kinh Thiên bát quái càng ngày càng nghiêm trọng, Brad - Pitt vừa phải trấn an mang thai Angelina - Jolie, lại muốn chuẩn bị cùng Jennifer - Aniston ly hôn án, còn muốn triển khai nguy cơ quan hệ xã hội tận khả năng tẩy bạch chính mình, tối thiểu cũng muốn duy trì ở trong fan hình tượng.

Tuy rằng Jennifer - Aniston đã thanh minh sẽ không theo Brad - Pitt muốn một dollar chia tay phí, nhưng giữa song phương ích lợi khúc mắc rất sâu, đặc biệt là hùn vốn thành lập b kế hoạch công ty.

So với này mấy,[ Smith vợ chồng ] thử vai, đối Brad - Pitt có vẻ không phải như vậy trọng yếu.

Mặc kệ trận này bát quái mặt sau như thế nào diễn biến, Matthew cuối cùng thực hiện muốn kết quả.

Đương nhiên, muốn lấy đến [ Smith vợ chồng ] trung John - Smith nhân vật này, hắn đầu tiên muốn thông qua kịch tổ thử vai.

Matthew vì cái này nhân vật thử vai chuẩn bị đã lâu, trừ tăng mạnh súng ống huấn luyện cùng tiếp tục bảo trì vật lộn huấn luyện ngoài, còn tại Thiên Sứ trù tính công ty mặt khác ký ước diễn viên dưới sự trợ giúp, trước đó tập luyện trong kịch bản sở hữu mấu chốt vai diễn.

Sung túc chuẩn bị công tác, khuyết thiếu cường lực có đối thủ cạnh tranh, lại thêm bản thân thích hợp hí lộ cùng gần nhất diễn viên chính ba bộ phim box office, Matthew phi thường thuận lợi thông qua Akiva - Goldsman cùng Doug Liman chủ trì thử vai, ngay cả bọn hắn chế định một hồi văn hí, cũng phát huy tương đương không sai.

Quay chụp qua nhiều như vậy bộ phim sau, Matthew kỹ xảo biểu diễn cự ly Oscar cấp bậc như cũ rất xa, nhưng cũng không phải không có tiến bộ, đại bộ phận phim thương mại trung phổ thông vai diễn, ứng phó lên đến độ khó cũng không lớn.

Đối với biểu diễn đến nói, hay làm sinh khéo tay vẫn là có điểm tác dụng .

Thông qua nam chính thử vai sau, Helen - Hermann lập tức bắt đầu cùng kịch tổ tiến hành đàm phán, làm trong phim nam chính, Matthew tự nhiên muốn tranh thủ đến một ít quyền lực.

“Thù lao ta chuẩn bị hai loại phương án, một là cơ sở thù lao gia hậu kỳ phân thành, hai là không đề cập phân thành thù lao thanh toán.”

Trong văn phòng, Helen - Hermann cùng Matthew nói một ít tình huống,“Kịch tổ dự toán tương đối sung túc, đối hạng mục thành công phi thường có tin tưởng, phỏng chừng nhận cơ sở thù lao gia hậu kỳ phân thành khả năng tính rất nhỏ.”

Nàng nói thẳng,“Nếu kịch tổ trực tiếp thanh toán thù lao, của ta điểm mấu chốt là 1000 vạn dollar, ta sẽ lực tranh 1000 vạn dollar trên đây, nhưng ngươi không cần ôm quá lớn hi vọng.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta minh bạch, ta còn là một nhị tuyến ngôi sao.”

Tục tập điện ảnh tự nhiên có thể muốn càng cao thù lao, phi tục tập nguyên sang tác phẩm, nhị tuyến ngôi sao muốn lấy đến một ngàn vạn dollar trên đây thù lao, độ khó có chút đại.

Bất quá cũng không phải không có khả năng, tỷ như Johnny - Depp quay chụp [ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] khi, chính là lấy nhị tuyến già vị lấy đến gần như nhất tuyến thù lao.

Phương diện này còn muốn xem người đại diện vận tác cùng đàm phán năng lực.

Nếu đan phiến thuần thù lao có thể lấy đến 1000 vạn dollar, Matthew cũng thỏa mãn.

Helen - Hermann nhìn thấy Matthew vẫn đang tự hỏi, hỏi,“Ngươi có muốn bổ sung sao?”

“Ân.” Matthew gật gật đầu, nói,“Có một phương diện ngươi muốn tận lực thay ta tranh thủ, hiện tại kịch tổ không phải còn không có bắt đầu nữ chính thử vai sao? Ta yêu cầu tại nữ chính phương diện có đề nghị quyền.”

Hắn không đợi Helen - Hermann mở miệng, liền nói,“Ngươi không chỉ xem qua một lần kịch bản , Helen. Đây là một hoàn toàn dựa vào nam nữ nhân vật chính chống đỡ hạng mục, nếu ta cùng nữ chính không có phản ứng hoá học, không đến điện mà nói, phim rất có khả năng sẽ xong đời.”

“Ta đã suy xét đến điểm này .” Helen - Hermann hiển nhiên tưởng thực toàn diện,“Ngày hôm qua tiến hành lần đầu đàm phán trung, ta cũng cùng Akiva đề cập qua điểm này, bọn họ đồng dạng cũng suy xét đến, kịch tổ đem nữ chính thử vai đặt ở nam chính mặt sau, cũng là vì tuyển một có thể cùng nam chính có tốt phản ứng hoá học, có thể dùng nhất định kêu gọi lực nữ ngôi sao.”

Akiva - Goldsman làm người sản xuất, tuy rằng không giống Jerry - Bruckheimer cùng Sean - Daniel như vậy thành công, nhưng cũng có được phong phú hành nghề kinh nghiệm, Matthew có thể nghĩ đến này một điểm, hắn đồng dạng cũng có thể suy xét đến.

Helen - Hermann lúc này còn nói thêm,“Ta sẽ ở phía sau đàm phán trung, tận lực cho ngươi tranh thủ lấy đến nữ chính thử vai tham dự quyền.”

“Hảo !” Matthew lại gật đầu.

Như vậy mà nói, hắn cũng có thể tại nữ chính thử vai trung có được nhất định đề nghị quyền.

Hắn nghĩ nghĩ, hỏi,“Akiva - Goldsman cùng Doug - Roman đều mời nào nữ ngôi sao tham dự nữ chính thử vai.”

“Ta biết đến có sáu.” Helen - Hermann nhanh chóng nói,“Phân biệt là Julia - Roberts, Nicole Kidman, Catherine - Zeta - Jones, Cate - Blanchett, Gwen Stefani cùng Aishwarya Rai.”

Nghe được này năm danh tự, Matthew lập tức ở trong đầu loại bỏ một lần các nàng tư liệu.

Julia - Roberts không cần phải nói, hiện tại Hollywood tối đỉnh cấp nữ ngôi sao; Nicole Kidman quý vi Oscar ảnh hậu, cũng ổn cư nhất tuyến nữ tinh hàng ngũ; Catherine - Zeta - Jones thanh danh hiển hách, cũng có thể đưa vào đến nhất tuyến hơi thấp hoặc là nhị tuyến đỉnh nữ diễn viên trong; Kate - Blanchett so với phía trước ba người, danh khí nhỏ hơn không thiếu, cũng là Lord of The Rings ba bộ khúc trung Galadriel nữ vương.

Này bốn người, đều là hôm nay Hollywood đang hot nữ tinh, Matthew tự nhiên biết các nàng.

Nhưng mặt sau hai là ai? Gwen Stefani? Hắn chỉ nhận thức Gwen - Stacy.

Về phần Aishwarya Rai, tên này nghe vào tai rất giống là châu Á, hắn cũng không nhớ rõ Hollywood thành danh nữ tinh trung có tên này.

Đã có nghi hoặc, Matthew liền sẽ hỏi,“Gwen Stefani cùng Aishwarya Rai là ai? Nghe như vậy xa lạ đâu?”

“Gwen - Stefani là một danh nữ ngôi sao ca nhạc, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ khách mời diễn viên, chiếm được không ít người tán thành.” Helen - Hermann nói thẳng,“Aishwarya Rai đến từ Ấn Độ Bollywood,1994 năm thế giới tiểu thư tuyển mĩ quán quân, trước mắt chuyển chiến đi tới Hollywood.”

“Trách không được ta không biết.” Matthew lẩm bẩm một câu.

Từ cùng Tiểu Điềm Điềm Britney chia tay sau, hắn liền không như thế nào chú ý Pop giới âm nhạc , giống Aishwarya Rai loại này đến từ Ấn Độ Bollywood nữ ngôi sao, hắn không biết liền càng bình thường .

Helen - Hermann còn nói thêm,“Này hai hẳn là Akiva ngại mặt mũi chọn lựa thử vai nhân tuyển, thông qua thử vai tỷ lệ nhỏ đến có thể xem nhẹ bất kể.”

“Mặt khác bốn người tuyển......” Matthew vuốt ve cằm, hỏi,“Kịch tổ càng trúng ý ai?”

“Nicole Kidman.” Helen - Hermann nhàn nhạt nói,“Akiva cùng Doug cho rằng khí chất của nàng, rất thích hợp Jane Smith.”

Matthew nhíu mày, giống như Nicole Kidman không thế nào chiêu Bắc Mĩ người xem thích, lưu cho hắn ấn tượng khắc sâu nhất phim chính là [ tiểu đảo kinh hồn ], có vẻ lấy đến Oscar ảnh hậu sau vẫn đang xui xẻo, sau này đều lưu lạc đến muốn tới phim thương mại bên trong biểu diễn nữ tính nhân vật phản diện .

Này đủ để phản ánh ra Nicole Kidman mặt sau hỗn được không như thế nào, phỏng chừng biểu diễn phim cũng đại đa số đều là ăn hành hóa.

Bất quá hắn không có mở miệng, chung quy bây giờ còn chưa cùng [ Smith vợ chồng ] ký ước, vẫn là đợi ký tên chính thức hợp đồng sau lại nói.

Hiện tại Brad - Pitt cùng Angelina - Jolie đều không khả năng lại xuất hiện tại [ Smith vợ chồng ] tạp tư đội hình bên trong, Matthew tự tin đan luận thương nghiệp box office kêu gọi lực mà nói, căn bản sẽ không so Brad - Pitt kém, thậm chí còn có thể tốt hơn rất nhiều.

Một có thể cùng nam chính điện thoại nữ chính, vẫn là rất trọng yếu .

Matthew chính là cảm giác, tất yếu phải tìm đến một cùng hắn đến điện nữ chính, Nicole Kidman hay là thôi đi.

Không nói khác, chỉ riêng là tuổi cũng rất để người đau đầu, Nicole Kidman so Matthew lớn chừng mười ba tuổi, dù cho Nicole Kidman hướng trên mặt đánh đủ nhiều dược vật, đặt ở cao thanh máy quay phim trước màn ảnh khác biệt vẫn phải có.

Nếu giảm bớt đến chênh lệch bốn năm tuổi, vậy liền dễ xử lý nhiều.

Tiếp, Helen - Hermann lại nói khởi càng nhiều về hợp đồng cùng nhân vật chuẩn bị phương diện sự tình.

Akiva - Goldsman cùng Doug Liman vi xây dựng ra chân thật hình tượng động tác hiệu quả, yêu cầu diễn viên tất yếu phải tinh thông vũ khí cùng nắm giữ một ít cơ bản vật lộn phương diện tri thức, nam nữ nhân vật chính đều sẽ tiến hành hệ thống hóa học tập, súng ống huấn luyện ít nhất mỗi tuần một lần.

Kịch tổ chuyên môn cam kết từng tại hải báo đột kích đội đồng phục dịch huấn luyện viên giáo thụ đơn giản hoá bộ đội đặc chủng kỹ thuật cùng chống khủng bố, sẽ từ cơ sở nhất bắt đầu học lên, như lý giải vũ khí, cầm thương tư thế, như thế nào an toàn hữu hiệu sử dụng, tiến tới phát triển thành di động thông qua, xạ kích khó khăn mục tiêu đẳng.

Mặt khác, đương cơ sở học tập xong thành sau, còn muốn học tập ở trong hành động như thế nào dựa vào trí tuệ, tùy cơ ứng biến, gặp biến không sợ hãi đợi đã (vân vân).

Tuy rằng Matthew phương diện này tố chất cực kỳ xuất sắc, nhưng đối với lại một lần nữa nhận huấn luyện không có dị nghị, hơn nữa này mấy cũng muốn đợi đến xác định nữ chính sau mới sẽ chính thức bắt đầu.

Không chỉ là động tác huấn luyện, lần đầu đàm phán bên trong, Akiva - Goldsman cùng Doug Liman còn yêu cầu Matthew tại tiền kì chuẩn bị trung đi học tập một chút vũ đạo, đặc biệt là điệu Tango, lấy ứng đối quay chụp trung nam nữ nhân vật chính phiên phiên bay múa cảnh tượng quay chụp.

Loại này đại hạng mục phim đàm phán sẽ không một lần là xong, song phương cuối cùng ký kết hợp đồng, thường thường có mấy chục trang thậm chí trên trăm trang, trong đó rất nhiều điều khoản, đều phải bên phim cùng đại biểu diễn viên người đại diện từng điều đi đàm, từng điều bàn bạc.

Mà làm trong đó mấu chốt thù lao, muốn đạt thành nhất trí cũng không dễ dàng.

Bên phim tự nhiên muốn tận khả năng áp súc diễn viên thù lao, diễn viên phương diện đương nhiên muốn lấy đến càng nhiều ích lợi, đây cũng là điển hình lão tử đàm phán.

Matthew rất có kiên nhẫn, tiếp tục có kế hoạch chuẩn bị công tác, đồng thời chờ đợi Helen - Hermann đàm phán kết quả.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 301: Siêu Cấp Box Office Độc Dược

Kịch tổ cùng Helen - Hermann đàm phán tiến hành chừng hơn nửa tháng, trong đó tranh chấp tiêu điểm, chủ yếu tập trung tại thù lao, nữ chính thử vai tham dự quyền thượng.

Thù lao không cần nói tỉ mỉ, tự nhiên là một muốn đè thấp, một cái khác muốn nhiều muốn, nhưng trừ Matthew thù lao, Matthew cùng Helen - Hermann còn đưa ra một cái khác yêu cầu, nữ chính thù lao tất yếu thấp hơn hắn thù lao !

Dưới tình huống bình thường, Hollywood thương nghiệp điện ảnh trung nữ chính thù lao, đều sẽ so nam chính thiếu một mảng lớn.

Diễn viên tại kịch tổ thù lao, đại biểu không chỉ là thu nhập con số, còn có kịch tổ trung địa vị cùng quyền lực, làm nam chính, không ai hi vọng nữ chính địa vị so với chính mình cao, quyền lực so với chính mình đại.

Mà nữ chính thử vai tham dự quyền, kịch tổ sẽ không tùy tiện cấp một diễn viên, dù cho bọn họ cho rằng chính mình chân tuyển nữ chính đầu tiên muốn có thể phối hợp đã gõ định nam chính.

Kịch tổ ở phương diện này tương đương cẩn thận.

Từ nào đó phương diện đến nói, đàm phán bản thân chính là cho nhau thỏa hiệp quá trình, nếu song phương đều cắn chính mình điều kiện không mở miệng, cuối cùng chỉ có thể đàm phán vỡ tan.

Đến tháng sáu trung tuần thời điểm, đại biểu Matthew Helen - Hermann cùng [ Smith vợ chồng ] kịch tổ phương diện đàm phán ổn thỏa sở hữu điều khoản, Matthew tại một phần dày đạt hơn một trăm trang trên hợp đồng ký xuống đại danh.

Hợp đồng bên trong, Matthew tại kịch tổ hằng ngày công tác cùng sinh hoạt trung, hưởng thụ đến hoàn toàn là chuẩn ngôi sao tuyến đầu đãi ngộ, Hollywood chỉ cần dự toán không phải đặc biệt khẩn trương kịch tổ, ở phương diện này đều sẽ không khắt khe diễn viên, chung quy diễn viên sau lưng diễn viên công hội không phải bài trí, nếu song phương thật xuất hiện một ít không cần thiết phiền toái, nháo đến công hội này một phương diện, kịch tổ vẫn là sẽ nhận đến rất lớn ảnh hưởng .

Tiến vào Hollywood này vài năm, Matthew có thể đầy đủ cảm nhận được gia nhập công hội chỗ tốt, tuy rằng đến hắn này một thu nhập đẳng cấp, mỗi năm công hội hội phí cao tới mấy vạn dollar, nhưng công hội cung cấp bảo đảm là thiết thực .

Hollywood các đại công hội, không phải bên phim đồ chơi, cùng đại biểu bên phim cùng đầu tư phương chế tác nhân liên minh khai chiến cũng không phải mới mẻ sự.

Matthew liền nghe nhân nói qua, Hollywood như là diễn viên công hội, đạo diễn công hội cùng biên kịch công hội đẳng tổ chức, cùng chế tác nhân liên minh ký kết hiệp nghị tại 2007 cuối năm liền muốn đến kỳ, trước mắt các đại công hội đối với cùng chế tác nhân liên minh hợp đồng trung cố định phân thành tỉ lệ không phải rất hài lòng, muốn mưu cầu tại dvd đĩa phim cùng mới phát internet truyền phát bản quyền phí dụng phương diện càng cao cứng nhắc phân thành tỉ lệ, đến lúc đó nói không chừng hội chuẩn bị một hồi giống như thế kỷ trước cuối tám mươi niên đại như vậy đại bãi công.

Căn cứ Hollywood các đại công hội cùng chế tác nhân liên minh ở giữa hiệp nghị, giống một bộ phim chủ yếu diễn viên, đạo diễn cùng biên kịch đẳng chức vị, có thể từ phim hậu kỳ thu nhập trung, lấy đến một bộ phận phân thành.

Đây là hành nghiệp hiệp hội gian cứng nhắc quy định, phân thành tỉ lệ cứ việc rất thấp, lại là trường kỳ ổn định thu nhập.

1988 năm Hollywood đại bãi công, các đại công hội cùng chế tác nhân liên minh khai chiến, tranh thủ là gia đình băng ghi hình tiêu thụ cùng thuê phương diện phân thành.

Bãi công sau ký kết hai mươi năm hiệp nghị, hôm nay cự ly hiệp nghị đến kỳ chỉ có ngắn ngủi vài năm .

Đối với ngôi sao các diễn viên đến nói, kia điểm hậu kỳ phân thành không tính nhiều, bất quá một khi nháo lên đến, lại đại bài diễn viên, cũng muốn đứng ở chính mình công hội bên này.

Matthew mơ hồ nhớ rõ,2008 năm giống như từng xảy ra biên kịch đại bãi công.

Đương nhiên, loại sự tình này muốn tới khi xem tình huống lại nói, hắn trước mắt chủ yếu công tác vẫn là [ Smith vợ chồng ].

Cùng bên phim ký kết hợp đồng trung, Matthew có thể từ kịch tổ phân ba lần lấy đến cao tới 1000 vạn dollar thù lao, thù lao không đề cập hậu kỳ phân thành, tuy rằng dollar tại không ngừng bị giảm giá trị, hiện tại 1000 vạn dollar đan từ trên giá trị đến nói, so ra kém lúc trước Johnny - Depp 1000 vạn dollar, nhưng đây cũng là nhị tuyến dựa vào thượng hoặc là nhất tuyến thiên hạ thù lao con số .

Mặt khác, Helen - Hermann tại cố gắng tranh thủ sau, xét thấy nam nữ nhân vật chính ở trong phim phản ứng hoá học tầm quan trọng, Akiva - Goldsman đồng ý Matthew tham dự nữ chính thử vai, nhưng chỉ có đề nghị quyền.

Có thể lấy đến nữ chính thử vai tham dự quyền, Matthew cùng Helen - Hermann tại mặt khác phương diện có điều thỏa hiệp, không lại yêu cầu kịch tổ tất yếu đem nữ chính thù lao hạn định ở dưới hắn.

Chung quy thử vai đối tượng trung có Nicole Kidman cùng Julia - Roberts như vậy thù lao cùng già vị rõ ràng so Matthew cao hơn một đoạn tồn tại.

Bất quá, Julia - Roberts rất nhanh liền cự tuyệt kịch tổ thử vai mời, bởi vì nữ chính cùng nàng hí lộ nghiêm trọng không hợp.

Cự tuyệt thử vai mời còn có Catherine - Zeta - Jones cùng Cate - Blanchett, người trước không tưởng tiếp, người sau đang tại bận rộn quay chụp The Aviator, lịch phát hành có xung đột.

Tựa như Matthew như vậy, một diễn viên không ngừng thành công, đang tại đang hot thời điểm, thường thường có thể tiếp đến bó lớn thử vai mời, tựa hồ toàn bộ Hollywood đều tại truy đuổi ngươi.

Trái lại, một minh tinh nhanh chóng trượt xuống sau, có thể lựa chọn đường sống phi thường phi thường nhỏ, chẳng sợ hắn qua lại lấy được qua rất lớn thành công.

Tại Julia - Roberts, Catherine - Zeta - Jones cùng Cate - Blanchett từ chối thử vai mời sau, kịch tổ tại nữ chính phương diện lựa chọn, tạm thời chỉ có Nicole Kidman một người .

Bởi vì Tom - Cruise quan hệ, Matthew nhớ rất rõ ràng, Nicole Kidman từ lấy đến Oscar ảnh hậu, liền biến thành siêu cấp box office độc dược, chẳng những độc chết phim box office, liên quan hạng mục đạo diễn cùng nam chủ cũng bị độc ăn hành.

Matthew không tưởng bị như vậy box office độc dược trực tiếp độc chết.

Nhưng hắn chỉ là nam chính, thử vai còn không có cử hành, cũng nói không ra cái gì đến.

Matthew rất rõ ràng, nếu vô duyên vô cớ chạy đến Akiva - Goldsman trước mặt nói Nicole Kidman không thích hợp, chỉ có thể làm trò cười, vẫn là đợi thử vai thời điểm kết hợp thực tế tình huống lại nói cũng không muộn.

Huống hồ, hắn theo sau lại được đến tin tức, kịch tổ xét thấy nhiều vị thử vai mời đối tượng rời khỏi, quyết định thả ra tin tức, mở rộng thử vai phạm vi.

Rất rõ ràng, kịch tổ đối Nicole Kidman cũng không phải không có nghi ngờ.

Kịch tổ đã cùng Matthew ký kết nam chính hiệp ước, chỉ cần cẩn thận xem kỹ một phen, cũng có thể nhìn ra Nicole Kidman cùng Matthew cũng không phải đặc biệt đáp.

Matthew cũng tại suy xét thích hợp nhân tuyển, tuy rằng không có quyền phát ngôn, nhưng nữ chính lựa chọn, trực tiếp quan hệ đến nam chính thành bại, bằng không hắn cũng sẽ không khiến Helen - Hermann tranh thủ như vậy quyền lực.

Suy xét một phen sau, hắn bỗng nhiên nghĩ tới từng xem qua một bộ tận thế Steampunk loại hình phim, mặt trên Charlize - Theron đóng vai một tuyệt đối cường hãn nữ chính, kia cường hãn thân thể cùng tấn mãnh động tác, giống như thư báo như vậy, cho hắn lưu lại phi thường khắc sâu ấn tượng.

Dựa theo hắn lý giải cùng suy xét, nếu là một thân thủ cao minh cường hãn nữ sát thủ, khẳng định không thể là cái loại này tinh tế thon thả gió thổi qua liền gục loại hình, Charlize - Theron cốt cách rộng rãi, thậm chí có điểm lưng hùm vai gấu cảm giác, chỉ là này mấy đều bị thân cao sở che đậy, cũng không rõ ràng.

Nàng không phải cái loại này tinh tế thon thả loại hình nữ diễn viên.

Có lẽ có thể cổ động Charlize - Theron hướng kịch tổ đưa một phần diễn viên lý lịch sơ lược?

Đáng tiếc là, hắn không thể quyết định nữ chính nhân tuyển, bằng không khẳng định đem Nicole Kidman đá ra cục.

Về phần Charlize - Theron hay không sẽ đồng ý, đồng ý mà nói có thể hay không thông qua thử vai, này mấy liền không là hắn định đoạt .

Không biết vì sao, Matthew có loại không phải người sản xuất, lại tại thay người sản xuất bận tâm cảm giác, thực ra nếu là khác phim, tỷ như [ Cướp biển vùng Caribbean ] hoặc là [ Dawn of the Dead ] loại hình này, nữ chính là ai không quan trọng, nhưng [ Smith vợ chồng ] nam nữ nhân vật chính ở giữa hỗ động quá trọng yếu , nếu trong đó một nhân vật ra vấn đề, chỉnh bộ phim đều sẽ xong đời.

Giống Matthew người như thế, đương nhiên không có khả năng cho rằng chính mình sẽ ra vấn đề.

Huống chi, kịch tổ đã trước tuyển hắn.

Matthew theo sau liên hệ Charlize - Theron, vừa lúc Charlize - Theron cũng tại Los Angeles, dứt khoát ước nàng đi ra đi Black Mamba tửu ba uống rượu.

“Mấy tháng không gặp.”

Black Mamba tửu ba ghế dài bên trong, Matthew nhìn Charlize - Theron,“Ngươi đã hoàn toàn khôi phục dáng người .”

Charlize - Theron bưng lên chén rượu hướng Matthew ý bảo một chút, nói,“Ta về sau nói cái gì đều sẽ không lại vì quay phim bạo phì ! rất thống khổ !”

Matthew bưng lên chén rượu uống một ngụm, nói,“Như vậy đối với khỏe mạnh không có lợi.”

“Ân.” Charlize - Theron nói thẳng,“Ta cũng lấy đến ta muốn .”

“Đúng vậy, đúng vậy !” Matthew cố ý bày ra một bộ tự hỏi trạng,“Khiến ta tưởng, Mandela là hình dung như thế nào ngươi tới ? Úc, đúng, Nam Phi tối thôi xán kim cương !”

Hắn nở nụ cười,“Sally, ngươi hiện tại là Nam Phi quốc bảo a.”

“Quốc bảo?” Charlize - Theron sư cũng cười ,“Nào có ngươi nói khoa trương như vậy a.”

“Sự thật so với ta nói còn muốn khoa trương.” Matthew rất chăm chú nói,“Mĩ quốc truyền thông không phải đã nói nha, là ngươi khiến Nam Phi chân chính trở thành thế giới một bộ phận.”

Charlize - Theron nói tiếp,“Nam Phi vốn chính là thế giới này một bộ phận.” Nàng đột nhiên chuyển đề tài, hỏi,“Ngươi ước ta đi ra, có chuyện?”

Matthew cũng không đi vòng vèo, hỏi,“Ngươi gần nhất có lịch phát hành sao?”

Charlize - Theron có chút kỳ quái, vẫn là nói,“Cuối năm có bộ phim muốn quay chụp.”

“Ngươi nghe nói qua Summit Entertainment [ Smith vợ chồng ] này hạng mục sao?” Matthew nhìn thấy Charlize - Theron gật đầu, nói,“Ta đã cùng Summit Entertainment ký kết nam chính hiệp ước, trước mắt kịch tổ chuẩn bị vi nữ chính cử hành một lần phạm vi lớn thử vai, ta cảm giác cái kia nhân vật rất thích hợp ngươi, cho nên hỏi một chút ngươi có hay không hứng thú.”

“Ta biết này hạng mục.” Charlize - Theron nói,“Người đại diện cũng hướng ta đề cử qua.”

Matthew lập tức nói,“Như vậy vừa lúc a, chúng ta có thể hợp tác biểu diễn một bộ phim.”

Charlize - Theron cười cười, tiếp lời nói vừa rồi, tiếp tục nói,“Người đại diện đã hướng [ Smith vợ chồng ] kịch tổ đệ trình của ta tư liệu, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, ta sẽ tham gia này bộ phim thử vai.”

Nghe nàng nói như vậy, Matthew ngược lại cũng không phải rất ngoài ý muốn, chung quy niên đại này tuyệt đại đa số nữ ngôi sao lấy đến Oscar tốt nhất nữ chính sau, đều sẽ ngược lại đi tiếp chụp thương nghiệp phim, mau chóng vớt nước xoáy kích Oscar đầu nhập kếch xù phí dụng, so với thuần túy phim thương mại trung bình hoa nhân vật,[ Smith vợ chồng ] trung nữ chính vai diễn muốn trọng yếu nhiều.

Hai người theo sau chuyển đề tài, bắt đầu nói chuyện phiếm lên, mãi cho đến buổi tối mười giờ, mới rời đi Black Mamba tửu ba phần mình về nhà.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 302: Trọng Chất Không Trọng Lượng

Không chỉ là Charlize - Theron, Matthew tại cùng đạo diễn Doug Liman thảo luận kịch bản cùng nhân vật thời điểm, biết được có càng nhiều nhân sẽ tham dự nữ chính thử vai, tại vài vị nhất tuyến đại bài chủ động từ chối thử vai mời sau,[ Smith vợ chồng ] thoáng hạ thấp một ít tiêu chuẩn, năm sáu danh cố ý Jane Smith nhị tuyến ngôi sao, tiếp đến thử vai mời.

Trong đó không thiếu Penelope - Cruz, Milla - Jovovich cùng Jessica Biel đẳng nổi danh nhân vật.

Làm năm trước Oscar ảnh hậu, bản thân thù lao cũng không phải rất cao, Charlize - Theron đồng dạng tiếp đến thử vai mời.

Tuy rằng quý vi Oscar ảnh hậu, nhưng Charlize - Theron box office kêu gọi lực cũng không xuất chúng, nàng cho đến bây giờ box office xuất sắc nhất phim, cũng bất quá chính là làm thuần túy bình hoa biểu diễn The Italian Job.

Đương nhiên, Charlize - Theron cũng có ưu thế, đương giới Oscar ảnh hậu tên tuổi ở trong này bày, rất nhiều kịch tổ vẫn là tương đương mua trướng .

Oscar tốt nhất nữ chính xác thật là ma chú tồn tại, nhưng nhìn chung Hollywood có thể phát hiện, lấy đến tốt nhất nữ chính minh tinh điện ảnh, theo sau đều rất nổi tiếng.

Chẳng qua rất nhiều người tương đối xui xẻo, hội một đường không ngừng Phác Phác phác......

Đại đa số Oscar ảnh hậu thường thường sẽ lặp lại một con đường, lấy đến tiểu kim nhân, phiến ước tiếp đến nhũn tay, ăn hành bổ nhào vào hộc máu, nhưng có Oscar ảnh hậu aura gia thân, như vậy nhào lên một hai bộ chỉ cần có thể đúng lúc phiên thân mà nói, tương lai vẫn là rất có khả năng.

Mặc kệ nói như thế nào, Oscar tốt nhất nữ chính đề tài tính cùng lực ảnh hưởng, đều là phi thường cự đại .

Matthew đang vì chính mình nhân vật làm chuẩn bị, đồng thời cũng tại chú ý nữ chính mới nhất tình huống, nhàn hạ rất nhiều, còn nhìn nhìn Brad - Pitt, Angelina - Jolie cùng Jennifer - Aniston Kinh Thiên đại bát quái tiến triển.

Angelina - Jolie phi thường cao điệu, không ngừng tại phóng viên cùng truyền thông trước mặt xuất hiện, phàm là mở miệng tất nhiên sẽ nhắc tới Pitt.

So sánh dưới, Jennifer - Aniston muốn đê điệu nhiều lắm, từ khiến người đại diện cùng người phát ngôn tuyên bố sẽ ly hôn sau, lại cũng không có công khai lộ diện.

Nàng loại này đê điệu, từ nào đó phương diện đến nói cũng thành toàn Brad - Pitt, Brad - Pitt quan hệ xã hội truyền thông tiến hành tẩy bạch kế hoạch phát ra nhất định hiệu quả, Pitt phấn ti lấy hệ thống mạng làm trận địa, phân phân chỉ trích Jennifer - Aniston hướng Brad - Pitt che giấu chính mình không thể mang thai sự thực.

Jennifer - Aniston thủy chung không có mở miệng, chỉ là lại một lần khiến người phát ngôn phát biểu một phần ly hôn thanh minh.

“...... Ta hi vọng đạt được là linh hồn chỗ sâu tối trung thành quan hệ, thế nhưng hắn có quyền lựa chọn một loại khác tình thế, vì thế hắn lựa chọn chia tay.”

Phát biểu thanh minh đồng thời, Jennifer - Aniston phương diện lại cường điệu, sẽ không muốn Brad - Pitt một cent.

Jennifer - Aniston có như vậy tiền vốn, cũng có như vậy tự tin, Friends tháng năm vừa kết thúc, nàng vô luận thân gia vẫn là già vị, đều tại Brad - Pitt bên trên.

Hollywood trong giới công nhận, năm đó Rachel là gả cho cho Pitt.

Matthew không phải không có ác ý phỏng đoán, Friends năm nay kết thúc , Jennifer - Aniston giá trị khẳng định sẽ hạ thấp, Brad - Pitt có phải hay không cố ý tuyển lúc này kết thúc hôn nhân?

Thực ra cũng không thể trách hắn như thế phỏng đoán, nhìn chung Brad - Pitt thành danh sử, từng vị nữ tính trở thành đá kê chân tồn tại, Matthew cũng rất bội phục Brad - Pitt, không ngừng mượn một đám bạn gái trèo lên cự tinh vị trí, cũng không phải người nào đều có thể làm đến .

Trận này Kinh Thiên đại bát quái, thế tất sẽ truyền lưu rất nhiều năm, trở thành Hollywood trên lịch sử trứ danh nhất bát quái sự kiện chi nhất.

Matthew trong khoảng thời gian này, còn tại tự hỏi như thế nào tài năng nghĩ biện pháp nói động Akiva - Goldsman, khiến hắn tận lực không cần ở trên nữ chính tuyển dụng Nicole Kidman, nhưng khiến hắn không nghĩ tới là, kế tiền vài vị nữ tinh sau, Nicole Kidman tại tới gần thử chiếu phía trước cũng từ chối Jane Smith nhân vật này thử vai.

Nàng từ chối thử vai, còn lại là bởi vì lựa chọn vấn đề.

Căn cứ Matthew từ Helen - Hermann chỗ đó được đến tin cậy tin tức, Nicole Kidman cùng Sony Columbia ảnh nghiệp đạt thành hiệp nghị, sắp xuất hiện diễn Mĩ quốc công ty truyền thông vu 1964 năm quay chụp Bewitched cải biên mà đến điện ảnh phiên bản, thù lao cao tới 2000 vạn dollar, hơn nữa là không đề cập hậu kỳ phân thành 2000 vạn dollar thuần thù lao.

Này một cự ngạch thù lao, đối với nữ ngôi sao đến nói tuyệt đối là cao nhất , Nicole Kidman tự nhiên sẽ không lại lựa chọn thù lao báo giá thấp hơn nhiều [ Smith vợ chồng ], rời khỏi cũng liền biến thành thuận lý thành chương sự tình.

Thậm chí, Bewitched kịch tổ chủ động hướng ngoại giới lộ ra, Nicole Kidman thù lao cao tới 2000 vạn dollar !

Như vậy vừa có thể khiến Nicole Kidman lấy đến hai ngàn vạn câu lạc bộ tên tuổi, cũng có lợi cho phim tuyên truyền.

Hai ngàn vạn câu lạc bộ, đối với nữ tinh đến nói mong muốn mà không thể thành, so sánh dưới,[ Smith vợ chồng ] nữ chính thật là một điểm lực hấp dẫn cũng không có.

Siêu cấp box office độc dược rời đi tai họa mặt khác kịch tổ cùng diễn viên, Matthew cũng có thể buông lỏng một hơi , liền tính Charlize - Theron cuối cùng lấy không được nữ chính, mặt khác vài danh người đến sau danh khí cũng không tính tiểu.

Liền tại Matthew vi [ Smith vợ chồng ] làm chuẩn bị thời điểm, tiếp đến James - McAvoy điện thoại, hắn cùng Michael - Fassbinder từ Anh quốc đi tới Los Angeles.

Ba người vẫn duy trì liên hệ, bất quá bởi vì công tác bận rộn quan hệ, có đoạn thời gian không gặp .

“Hải, Matthew !”

Burbank một nhà hội sở bên trong, James - McAvoy nhìn thấy Matthew, lập tức lại đây cho hắn một hùng ôm,“Tiểu tử ngươi, so phía trước càng khỏe mạnh !”

Matthew trước cùng James - McAvoy ôm qua, tiếp lại cùng bên cạnh Michael - Fassbinder ôm một chút, nói,“Các ngươi hai rốt cuộc bỏ được rời đi Anh quốc ?”

Nguyên bản Michael - Fassbinder đều lưu lại Los Angeles phát triển , một năm trước lại trở về London đi diễn vũ đài kịch.

James - McAvoy nhún vai,“Anh quốc không có cái gì không tốt a, cạnh tranh không giống Hollywood như vậy kịch liệt.”

Michael - Fassbinder bổ sung nói,“Chính là thời tiết rất không xong .”

Matthew ha ha nở nụ cười, tiếp đón James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder ngồi xuống, sau đó nhân viên tạp vụ đưa tới cố ý chọn mua hảo rượu, ba người vừa trò chuyện vừa uống lên.

So với Matthew, James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder phát triển không tính thuận lợi, Matthew từng muốn giúp bọn họ, bất quá James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder trước sau đều cự tuyệt .

Bọn họ đều rất quý trọng cùng Matthew ở giữa này đoạn đến chi không dễ “Chiến hữu tình nghĩa”, cũng biết rất nhiều tình nghị một khi lây dính lên ích lợi, thường thường sẽ nhanh chóng biến vị.

Matthew cũng rõ ràng điểm này, nguyên bản cũng chỉ là tưởng tại đủ khả năng phạm vi bên trong giúp bọn hắn một phen, nếu James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder không tiếp thụ, hắn đương nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng.

“Matthew, thành thật công đạo !” Michael - Fassbinder một chén rượu vào bụng, lộ ra như cá mập bảng hiệu tươi cười, nói,“Ngủ bao nhiêu nữ ngôi sao ?”

“Không nhiều, liền mấy cái mà thôi.” Matthew tựa hồ rất khiêm tốn.

James - McAvoy lại nói,“Không nhiều là mấy cái? Đều có ai?” Không đợi Matthew mở miệng, hắn liền tính toán lên,“Khiến ta đếm đếm, có mấy cái nữ ngôi sao với ngươi từng truyền chuyện xấu. Keira - Knightley tính một, Jessica - Alba cũng là một, còn có Scarlett - Johnson......”

Hắn nhìn về phía Michael - Fassbinder, Michael - Fassbinder phi thường ăn ý nói,“Như vậy tính mà nói, cũng không nhiều a.”

“Không phải không nhiều, mà là quá ít a !” James - McAvoy một bộ phi thường khinh thường bộ dáng,“Ngươi thành danh hơn một năm đi? Mới làm mấy cái nữ ngôi sao? Đi ra ngoài đừng nói ngươi nhận thức ta cùng Michael, ngươi này hiệu suất quá kém !”

Thế nhưng bị James - McAvoy khinh bỉ, Matthew tương đương khó chịu, nói,“James, ngươi biết cái gì? Cái này gọi là trọng chất không trọng lượng !”

James - McAvoy hừ một tiếng,“Là ngươi tán gái thủ đoạn quá kém đi? Đừng ngượng ngùng thừa nhận.” Hắn chỉ chỉ chính mình,“Ngươi trước mặt liền ngồi một cao thủ, ngươi tùy thời có thể thỉnh giáo.”

Matthew khoát tay,“Liền ngươi? Nói không chừng bây giờ còn là xử nam đâu !”

Michael - Fassbinder chen vào nói nói,“Ta có thể cam đoan, James không phải.”

Matthew cố ý dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn nhìn Michael - Fassbinder, lại nhìn nhìn James - McAvoy.

James - McAvoy trực tiếp giơ ngón tay giữa lên,“Thu hồi ngươi kia ti bỉ tư tưởng.”

Matthew rất vô tội,“Ta nói cái gì sao?”

Michael - Fassbinder bưng lên chén rượu, nhét vào hắn trong tay,“Matthew, ngươi lại lung tung liên tưởng mà nói, ta cam đoan sẽ cùng James đem ngươi quá chén, sau đó ném vào đồng chí quán rượu bên trong.”

Matthew uống trước một ngụm rượu, sau đó chuyển đề tài,“Hảo, vẫn là nói nói các ngươi hai vì sao rời đi London đi.”

“Rất đơn giản a.” Michael - Fassbinder cầm lấy bình rượu, cấp Matthew rót rượu,“James lấy đến một nhân vật, muốn tới bên này quay chụp, ta vừa lúc cũng muốn tham gia một thử vai, liền cùng nhau lại đây .”

“Úc?” Matthew hảo kỳ hỏi,“James, lấy đến cái gì nhân vật ?”

“Disney ảnh nghiệp một bộ tác phẩm.” James - McAvoy nói thẳng,“Căn cứ c-s- Louis [ sư tử, nữ vu cùng ma tủ quần áo ] cải biên một bộ nhi đồng hướng điện ảnh, của ta nhân vật là một nửa dương nhân.”

Matthew gật gật đầu, lại hỏi Michael - Fassbinder,“Ngươi đâu?”

Michael - Fassbinder cười nói,“Paramount ảnh nghiệp một bộ tiểu chế tác bên trong nhân vật.”

Thấy hắn không muốn nói, Matthew cũng không có tiếp tục hỏi, ba người hồi lâu không gặp , uống rượu nói chuyện phiếm mới là chính sự, ngẫu nhiên cũng sẽ thổi phồng một chút phần mình tán gái chiến tích.

Mãi cho đến đêm khuya thời gian, bọn họ mới rời đi hội sở, Matthew tìm đến tài xế, trước đưa James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder phản hồi vào ở khách sạn, lúc này mới về nhà.

Theo sau trong vài ngày, Matthew không có lại cùng này hai người gặp mặt, hắn muốn tham gia [ Smith vợ chồng ] kịch tổ nữ chính thử chiếu hội, nữ chính thử vai trong, có một tất yếu hạng mục, chính là cùng hắn đáp hí, xem giữa song phương có hay không cái loại này vi diệu phản ứng hoá học.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 303: Nữ Chiến Sĩ

Phòng thử vai bên trong, Matthew một thân tây trang ngồi ở máy quay phim trước màn ảnh, tại hắn đối diện, còn lại là tiến hành nữ chính thử vai Charlize Theron.

Phía trước, Charlize - Theron đã đơn độc biểu diễn qua một màn diễn , hiện tại cảnh này phát ra từ Doug - Roman thiết kế, chủ yếu là chính là xem nữ diễn viên khí chất, có phải hay không có thể cùng Matthew này nam chính hỗ đáp.

Matthew từ cá nhân góc độ đến nói, đương nhiên là nguyện ý Charlize - Theron thông qua thử vai, mặt khác tham dự thử vai nữ diễn viên hắn không biết, Charlize - Theron cùng hắn phi thường quen thuộc, thậm chí có thể nói là bằng hữu.

Doug - Roman thiết kế cảnh này, không cần bất cứ diễn viên mở miệng, khiến cho Matthew cùng Charlize Theron đối mặt mà ngồi.

Charlize - Theron nguyên bản nhuộm thành tóc vàng tóc dài đã biến thành màu đen, thân xuyên lão luyện nữ sĩ tây trang, im lặng ngồi ở Matthew đối diện, một câu đều không nói.

Nhưng nàng không cần phải nói, kia cường đại khí tràng cùng độc thuộc về cá nhân khí chất, liền tản đi ra.

Matthew có thể rõ ràng tra thấy đến, Charlize - Theron giờ phút này biểu hiện đi ra khí chất, không phải bình thường điển hình nữ nhân khí chất, thậm chí cho người ta một loại không có bất cứ nam nhân có thể trấn trụ nàng cảm giác.

Có như vậy một khắc, Matthew cảm giác nàng rất chói mắt , tựa hồ toàn bộ phòng thử vai đều trở thành nàng độc thuộc lãnh địa, hắn đành phải thu hồi thoải mái tự nhiên bộ dáng, thân thể cùng gương mặt dần dần căng thẳng, giống như chuẩn bị phóng ra liệp báo như vậy, đến đối kháng Charlize - Theron.

Akiva - Goldsman cùng Doug - Roman liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hỉ.

Trước màn ảnh hai người kia, nam mạnh mẽ cuồng dã, ngồi ở chỗ kia liền cho người ta một loại không giống tầm thường cảm giác, nữ mĩ lệ chói mắt, bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua.

Này không tính cái gì, quan trọng là hai người biểu hiện ra khí tràng.

Bọn họ đối Matthew đã rất quen thuộc , cũng phát hiện người này trời sinh liền thích hợp biểu diễn cường hãn loại nhân vật, John - Smith như vậy nhân vật, tuyển hắn lại thích hợp bất quá .

Nhưng muốn tuyển một đồng dạng khí tràng cường đại, hơn nữa có thể ở cường hãn cuồng dã phương diện đối Matthew chống lại nữ chính, lại không dễ dàng như vậy, đặc biệt là còn có thể chính diện đối kháng Matthew kia cường hãn khí tràng, hơn nữa không kém gì hạ phong.

Trước đây thử vai Penelope - Cruz cùng Jessica Biel, đều là điển hình nữ diễn viên, khuyết thiếu cái loại này cùng loại nam nhân như vậy cuồng dã cường đại khí tràng.

Akiva - Goldsman cùng Doug - Roman lại tại Charlize - Theron trên người thấy được, Charlize - Theron sắc bén ánh mắt, sắc bén biểu tình, phi thường trung tính khí chất, tổng hợp cùng một chỗ, khiến nàng có vẻ sắc bén kiên cường lại phong tình vạn chủng.

Nàng tại Matthew đối diện ngồi xuống, trên người cuồng dã, để người không tự giác cho rằng nàng chính là nữ hán tử, nữ chiến sĩ ! phảng phất không có nhân chấn nhiếp được nàng.

Cố tình đối diện Matthew - Horner càng thêm cường hãn cùng cuồng dã, thậm chí cấp Akiva - Goldsman cùng Doug - Roman một loại ám chỉ, nếu thế giới này còn có người có thể khống chế cùng chấn nhiếp trụ cái kia nữ nhân, nhất định là hắn !

Akiva - Goldsman nhìn Charlize - Theron cuối cùng liếc nhìn, hơi hơi gật gật đầu, lợi hại ánh mắt, tiếp cận sáu thước Anh thân cao, vai rộng chân dài dáng người, khiến nàng đến quay phim hành động, không có bất luận kẻ nào cảm giác không thích hợp.

Doug Liman nhẹ nhàng vuốt ve trên cằm râu ria, máy quay phim phía trước màn ảnh hai người, không cần mở miệng nói chuyện, không cần làm bất cứ động tác, tương đối hướng nơi này ngồi xuống, dứt khoát chính là một hồi như sao hỏa đụng địa cầu trò hay.

Hai người kia, chẳng những sinh ra vi diệu phản ứng hoá học, còn chế tạo ra một loại đặc thù khí tràng cân bằng.

Akiva - Goldsman đối Doug Liman nhẹ nhàng gật đầu, tự mình chủ trì thử vai Doug Liman nói,“Hảo, thử vai liền đến nơi này đi.”

Nghe đến câu này, Matthew dẫn đầu từ trên sô pha đứng lên, sau đó hướng đi máy quay phim phía sau.

Charlize - Theron ngồi một hồi, giống như mới từ vừa rồi trạng thái trung thoát khỏi đi ra, chậm rãi đứng lên.

“Theron tiểu thư.” Doug Liman lúc này nói,“Hôm nay liền đến nơi này , chúng ta tại trong vòng ba ngày, sẽ thông tri ngươi thử vai kết quả.”

Charlize - Theron khẽ gật đầu, tựa hồ còn không có triệt để ra hí.

Matthew ngồi ở máy quay phim mặt sau trên một cái ghế, đẳng Charlize - Theron nhìn qua thời điểm, ẩn nấp nhẹ nhàng gật đầu, Charlize - Theron không có nhiều đãi, rất nhanh ly khai phòng thử vai.

Vừa Charlize - Theron thử vai, hai người có biểu hiện như vậy, đương nhiên không phải hiện trường linh cảm bùng nổ, đại tiêu kỹ xảo biểu diễn, mà là tỉ mỉ diễn luyện kết quả.

Từ đệ nhất thiên tham gia qua Penelope - Cruz thử vai sau, Matthew liền cùng Charlize - Theron làm câu thông, hai người vì thế tìm chuyên môn tiến hành diễn luyện, lúc này mới có hôm nay thử vai cho người phi thường phù hợp hiệu quả.

Charlize - Theron ra phòng thử vai sau, Matthew không có mở miệng nói chuyện, hắn biết rõ kịch tổ chân chính quyết định nhân Akiva - Goldsman cùng Doug - bên trong, lúc này tùy tiện mở miệng, nói không chừng sẽ đưa tới phản hiệu quả.

“Matthew, ngươi cảm giác thế nào?” Akiva - Goldsman trực tiếp hỏi.

“Nói như thế nào đâu......” Matthew gãi gãi đầu,“Ta liền cảm giác nàng khí tràng phi thường cường đại, ngồi ở chỗ kia liền cho ta một loại cảm giác áp bách, ta muốn tập trung toàn bộ tinh lực, cầm ra tốt nhất trạng thái, tài năng cùng nàng chống lại.”

Hắn lại bổ sung một câu,“Nàng tựa như một đầu cuồng dã báo cái, có trong nháy mắt, cho ta cảm giác phi thường nguy hiểm.”

Akiva - Goldsman gật gật đầu, nhìn về phía Doug Liman,“Của ngươi cái nhìn đâu?”

Doug Liman trả lời dị thường ngắn gọn,“Nàng chính là Jane Smith.”

Cuối cùng muốn làm quyết định nhân vẫn là Akiva - Goldsman, hắn ở trên bàn chậm rãi khấu động ngón tay, tự hỏi vài phút, nói,“Nếu ngày mai Gwen - Stefani cũng giống phía trước mấy cái thử vai nhân tuyển như vậy, chúng ta liền gõ định do Charlize - Theron đến xuất diễn Jane Smith.”

Nghe đến đó, Matthew bỏ thêm một câu,“Charlize - Theron đầu năm nay vừa lấy đến Oscar nữ chính.”

“Đối !” Akiva - Goetzman còn nói thêm,“Nàng phía trước chỉ là phổ thông nhị tuyến ngôi sao, thù lao sẽ không rất cao, Oscar tốt nhất nữ chính aura, có lợi cho chúng ta làm tuyên truyền mở rộng.”

Doug Liman phụ họa nói,“Có thể.”

Cái gọi là Oscar ảnh hậu ma chú thường xuyên thấy ở trên báo, nhưng lấy đến Oscar tốt nhất nữ chính nữ ngôi sao, mặt sau luôn luôn đều không sầu phiến ước, thường thường sẽ tiếp đến một chuỗi dài mời.

Theo sau, Matthew cũng ly khai phòng thử vai, chỉ cần không xuất hiện đặc biệt đại ngoài ý muốn, Charlize - Theron khẳng định sẽ trở thành [ Smith vợ chồng ] nữ chính.

Hắn không có cấp Charlize - Theron gọi điện thoại, đẳng kịch tổ triệt để xác định , lại chúc mừng cũng không muộn.

Matthew rời đi trường quay, lái xe đi đến thế kỷ thành, tại Fox cao ốc phụ cận một nhà trung thức phòng ăn (nhà hàng) dùng cơm trưa, chuẩn bị rời đi thời điểm, đại khái là bị người nhận ra, một mang viền vàng kính mắt trung niên nam nhân chủ động tìm lại đây.

“Ngươi hảo, Horner tiên sinh.”

Này nam nhân đến đến Matthew bên này, trước tiên làm tự giới thiệu,“Ta gọi Robert - Fernandez, là một vị tác phẩm nghệ thuật đầu tư cố vấn.”

Matthew nhìn hắn một cái, này trung niên nam nhân đầy mặt nhã nhặn.

“Nga.” Hắn nhẹ nhàng gật đầu, hỏi,“Ngươi tìm ta có việc sao?”

Robert - Fernandez chỉ Matthew đối diện ghế dựa, phi thường có lễ phép hỏi,“Có thể ngồi xuống nói sao?”

Nơi này là cao cấp nhà hàng, Matthew cũng không lo lắng đối phương sẽ làm chuyện gì, nói,“Tùy tiện tọa.”

Robert - Fernandez ngồi ở hắn đối diện, đem thoạt nhìn phi thường cao cấp nam sĩ túi công văn đặt ở bên cạnh trên ghế.

Matthew bất động thanh sắc đánh giá hắn liếc nhìn, được ích lợi từ chuyên nghiệp tạo hình sư này mấy năm qua đề điểm, hắn đối rất nhiều đại phẩm bài cũng có cơ bản nhận tri, lập tức nhìn ra Robert - Fernandez này áo liền quần tương đương không tầm thường.

Robert - Fernandez tây trang là Armani , đặt ở bên cạnh bao da là Louis Vuitton , thò tay khi lộ ra đồng hồ tựa hồ là Rolex......

Chỉ xem phục sức cùng bề ngoài, này Robert - Fernandez cực kỳ giống một thành công nhân sĩ.

Matthew lại đề cao cảnh giác, nơi này là thế kỷ thành, phát triển đủ loại nhân tài, trong đó không thiếu một ít ngụy trang thành thành công nhân sĩ chuyên nghiệp cao thủ.

Robert - Fernandez lễ phép cười, tươi cười thân thiết tự nhiên, sau đó móc ra một tấm danh thiếp, đưa tới Matthew trước mặt, nói,“Horner tiên sinh, ta là một vị tác phẩm nghệ thuật đầu tư cố vấn, đảm nhiệm chức vụ vu Los Angeles nổi tiếng Wales hành lang tranh vẽ.”

“Wales hành lang tranh vẽ?” Matthew khẽ nhíu mày.

Hắn xác định phía trước nghe nói qua tên này, hẳn là một gian rất có danh hành lang tranh vẽ.

“Đúng vậy !” Robert - Fernandez vẫn duy trì lễ phép tươi cười,“Hành lang tranh vẽ cuối tuần sẽ cử hành một lần đại quy mô triển lãm tranh, tác phẩm chủ yếu đến từ ba vị thanh niên họa sĩ.”

Tiếp, hắn nói ba Matthew phi thường xa lạ danh tự, còn nói thêm,“Này ba vị thanh niên họa sĩ, được công nhận tương lai nghệ thuật đại sư, có thể gần gũi quan sát bọn họ tác phẩm, cơ hội phi thường khó được.”

Matthew đều chưa nghe qua kia ba danh tự, nói thẳng,“Xin lỗi, ta đối họa không lý giải, cũng không có quá nhiều hứng thú.”

Robert - Fernandez lập tức minh bạch, chính mình chạm đến một rõ đầu rõ đuôi thường dân, vội vàng đổi nói thuật.

“Horner tiên sinh, này ba vị họa sĩ tác phẩm, là trước mắt trên thị trường phi thường thụ truy phủng tác phẩm nghệ thuật.”

Ngắm Matthew liếc nhìn, Robert - Fernandez vẫn là cười nói,“Hiện tại dollar không ngừng bị giảm giá trị, tiền mặt đổi thành có thể bảo đảm giá trị tiền gửi cùng tăng giá trị tài sản, là ổn thỏa nhất phương thức.”

Hắn lưỡi trán liên hoa,“Trên thị trường danh gia họa tác rất bán chạy, như là này ba vị họa sĩ tác phẩm, tiềm tại giá trị phi thường cao, nếu ngươi vào tay bọn họ tác phẩm, qua ba bốn năm nhất phách bán, có thể bán ra so hiện tại nhiều năm sáu lần giới.”

“Thật sao?” Matthew như là tại hỏi, thực ra càng nhiều là hoài nghi.

Mua một phó họa, cái gì cũng không cần làm, trong tay phóng vài năm, qua tay chính là vài lần lợi nhuận, có vẻ buôn lậu thuốc phiện cũng bất quá như thế.

Robert - Fernandez mở ra lv bao da, móc ra thiệp mời đưa tới,“Horner tiên sinh, ngươi cảm thấy hứng thú mà nói, cuối tuần có thể đi hành lang tranh vẽ tham quan một chút.”

Matthew tiếp nhận thiệp mời lật ra nhìn nhìn, nói,“Có thời gian mà nói, ta sẽ qua .”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 304: Hôn Nhân Giống Như Chiến Tranh

Thu đến kia phân thiệp mời, Matthew cố ý khiến Helen - Hermann nhìn nhìn, Helen - Hermann nói cho hắn đây là một rất đáng tin triển lãm tranh, Wales hành lang tranh vẽ đầu tư cố vấn gần nhất tại Los Angeles chung quanh hoạt động, tìm kiếm triển lãm tranh tác phẩm tiềm tại người mua, mà giống hắn như vậy có tiền có danh Hollywood ngôi sao, không thể nghi ngờ là tối chất lượng tốt, cũng là dễ dàng nhất lừa dối hộ khách tài nguyên.

Helen - Hermann còn nói với hắn, nếu có hứng thú mà nói, có thể đi nhìn một cái, bồi dưỡng một chút nghệ thuật tình thao, nhưng tưởng tranh mua mà nói, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, tốt nhất trước tiên cùng nàng chào hỏi, một hàng này thủy phi thường thâm.

Matthew nghe nàng nói là phi thường chính quy triển lãm tranh, cũng tính toán đi qua xem xem, Helen - Hermann cũng duy trì điểm này, tuy rằng là phim thương mại ngôi sao, nhưng cũng muốn biểu hiện ra một ít cao cách điệu.

Đương nhiên, đối với không lý giải gì đó, Matthew khẳng định sẽ rất cẩn thận.

Lão mĩ bên này hắn không biết, nhưng từng tại Thái Bình Dương bên kia thời điểm, hắn nhưng là từng chịu thiệt thòi .

Khi đó, thường xuyên có thể ở mạng internet bên trên xem đều một ít cùng loại mỗ mỗ phát hiện sai bản nhân dân tệ, mỗ mỗ mỗ ở trong nhà tìm đến đồ gia truyền, giám định qua đi giá trị mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn tin tức.

Hắn vừa ly khai học giáo, thiếu tiền nhất thời điểm, vừa lúc trong nhà có kiểu cũ từ hồ, nhận đến này mấy một đêm phất nhanh tin tức kích thích, liền chụp ảnh tìm đến làm công thành thị cái gọi là tác phẩm nghệ thuật công ty, đi tìm nhân giám định.

Cho tới bây giờ, Matthew còn nhớ rõ phi thường rõ ràng, tiếp đãi hắn người nhìn kỹ qua ảnh chụp sau, cấp ra cao tới tám mươi vạn định giá !

Lúc ấy tuyệt đối là cự đại kinh hỉ, kích thích Matthew suốt đêm chạy về trong nhà, đem từ hồ cầm lại đây, hắn ý tưởng rất đơn giản, không cần tám mươi vạn, chẳng sợ ba mươi vạn bán đi cũng có thể giải trong nhà khẩn cấp.

Kia hai năm, chính là tác phẩm nghệ thuật đầu tư lửa nóng nhất thời điểm, trên TV tùy ý có thể thấy được phân biệt đồ gia truyền linh tinh tiết mục, tựa hồ kéo động toàn bộ xã hội đều quật khởi một cỗ cất chứa tăng vọt cùng tìm kiếm đồ gia truyền tăng vọt.

Nhận đến đại hoàn cảnh ảnh hưởng, thêm mới ra giáo môn không có kinh nghiệm, Matthew nhất tâm nghĩ có thể bán giá cao tiền, hơn nữa thường xuyên xem mỗ điểm tiểu thuyết bên trên, cũng không phải có như vậy nhặt lậu phát đại tài ví dụ sao?

Nhưng hiện thực chung quy không phải TV cùng tiểu thuyết.

Matthew cầm từ hồ tìm đến tác phẩm nghệ thuật đầu tư công ty, đối phương tìm có được một chuỗi dài danh hiệu tóc trắng xoá lão chuyên gia vì hắn giám định, này cần xa xỉ giám định phí dụng.

Lúc ấy Matthew không có tiền, chỉ cho 300 khối, đối phương nói cái gì xem tại vật rất có giá trị phân thượng, coi như hỗ trợ .

Giám định qua đi, từ hồ giá trị xa xỉ, Matthew có thể nói lòng tràn đầy hoan hỉ, liền chờ thượng chụp đổi tiền, nhưng đối phương lại nói , thượng đấu giá cần triển phí, tuyên truyền phí cùng bảo hiểm phí, đây là muốn trước tiên giao .

Nghe đối phương nói như vậy, Matthew bị rót một đầu nước lạnh, bị tiền tài xung hôn đầu não dần dần thanh tỉnh, tìm lấy cớ, tạm thời ly khai tác phẩm nghệ thuật đầu tư công ty, sau đó nhiều mặt hỏi thăm, rốt cuộc hiểu được đây đều là lộ số a.

Hắn làm công trên công trường lão bản, liền bị nhân dùng cùng loại phương thức lừa qua, giám định phí cùng triển phí tuyên truyền phí giao một đống lớn, kết quả cũng thượng vỗ, nhưng cái gọi là đấu giá chính là tìm mấy cái thác ngồi ở chỗ kia loạn thất bát tao làm bừa một trận, tác phẩm nghệ thuật đầu tư công ty vật “Thành công bán đi”, hộ khách tác phẩm nghệ thuật không có gì bất ngờ xảy ra lưu chụp.

Nhân gia đều cử hành qua đấu giá , tiền kỳ giao nộp phí dụng tự nhiên cũng liền không có, cho dù là đi báo nguy, cảnh sát cũng không có biện pháp, tác phẩm nghệ thuật công ty hoàn toàn là tại ấn hợp đồng làm việc.

Chuyện này có thể nói cấp Matthew nhắc nhở, thêm mặt sau vài năm bên trong gặp được nợ lương cùng đòi lương đẳng một loạt lạn sự, cả người nhanh chóng thành thục lên.

Tuy rằng giới hạn trong đại hoàn cảnh cùng bình đài, hắn còn tại vung đại chùy, nhưng không còn là tâm tư đơn giản trẻ tuổi người.

Nghe được tác phẩm nghệ thuật đầu tư, Matthew không tự giác liền sẽ dâng lên cảnh giác, cố tình còn tưởng đi xem, lão mĩ bên này tác phẩm nghệ thuật công ty, có phải hay không cũng sẽ ngoạn ra như vậy phấn khích đa dạng.

Mặt sau hai ngày bên trong,[ Smith vợ chồng ] kịch tổ có tin tức truyền tới, Charlize - Theron không có gì bất ngờ xảy ra thông qua Jane Smith nhân vật này thử vai, nàng người đại diện cũng chuẩn bị bắt đầu cùng kịch tổ tiến hành đàm phán.

Matthew cấp Charlize - Theron đánh điện thoại, bất quá tiếp nghe người là Stuart Townsend, hắn đành phải nói đơn giản vài câu chúc mừng Charlize - Theron lấy đến nữ chính mà nói, liền treo đoạn điện thoại.

Tại Depp Black Mamba tửu ba trước cửa nhìn thấy kia một màn, khiến hắn đối Stuart Townsend ấn tượng phi thường kém, bất quá Charlize - Theron rõ ràng cố ý tại che giấu, cho dù là đến hôm nay, trên truyền thông có thể nhìn thấy về nàng cùng Stuart Townsend tin tức, cũng đều là ân ái có thêm loại , cơ hồ không có xuất hiện qua phản đối tin tức.

Charlize - Theron trù tính đoàn đội còn tại cùng [ Smith vợ chồng ] kịch tổ tiến hành đàm phán, Matthew đã tiến vào kịch tổ tại Warner nhà sản xuất studio, vi phim quay chụp làm trước chuẩn bị công tác.

Trừ súng ống cùng động tác huấn luyện, Matthew còn cùng đạo diễn Doug Liman cùng biên kịch Simon - Kinberg từng có đủ nhiều trao đổi.

Đặc biệt là cùng Doug Liman trao đổi, khiến hắn minh bạch đạo diễn muốn tại quay chụp cùng kịch bản cảnh tượng ngoài rất nhiều đặc thù cùng ẩn dụ ý tưởng.

Doug Liman đối Matthew nói như vậy qua, hắn lý tưởng trung phim, đặc biệt là nam nữ nhân vật chính đủ loại xung đột, chính là đối hiện thực hôn nhân sinh hoạt một loại khác loại suy diễn.

Cùng đạo diễn trao đổi qua đi, Matthew nhấn mạnh kịch bản, có lẽ là nhận đến Doug Liman cùng Simon - Kinberg ảnh hưởng, hắn này văn hóa trình độ rất có hạn gia hỏa, kết hợp qua lại trải qua, tựa hồ cũng nhìn ra một ít che giấu tại kịch bản sau lưng gì đó.

Tỷ như nói, trong kịch bản nam nữ nhân vật chính sau lưng hai công ty, là có thể xem như hai gia đình, đừng nói là từng sinh hoạt thái bình bờ bên kia, cho dù là tại USA, rất nhiều địa phương hôn nhân thường thường cũng là hai gia đình sự tình.

Nếu lấy này làm tiền đề, đến giải đọc kịch bản mà nói, nam nữ nhân vật chính kết hôn sau hai năm trước, bao giờ cũng là tại nghe từ gia đình mệnh lệnh sinh hoạt, rất yêu đối phương, nhưng biểu hiện lại không phải chân thật bản thân, cho nên giữa hai người tổng giống như cách một đạo tường, thẳng đến có một ngày, bởi vì mâu thuẫn đến một đỉnh mà đại đại ra tay sau, mới lại càng khắc sâu nhận thức lẫn nhau.

Này nhìn như chỉ là bọn hắn bên trong điều hòa, nhưng sự tình thường thường so tưởng tượng phức tạp, bởi vì sinh hoạt tổng sẽ không như tưởng tượng Như Ý, trong kịch bản có một đoạn hí, nam nữ nhân vật chính vì cộng đồng mục tiêu “Xe tăng” Kề vai chiến đấu, thực ra “Xe tăng” Lấy Doug Liman theo như lời góc độ đi lý giải, có thể làm như trong gia đình hài tử, vợ chồng song phương luôn là sẽ vì hài tử sự tình kề vai chiến đấu, hơn nữa sinh ra ma sát.

Kịch bản sau tình tiết phát triển, sự tình rõ ràng trở nên càng là hỏng bét, hôn nhân là hai gia đình sự tình, phong ba cuốn vào càng nhiều nhân, nam nữ nhân vật chính tất yếu vì ái tình kiên trì đến cùng.

Dựa theo Doug Liman cùng Simon - Kinberg thuyết pháp, kịch bản cuối cùng bắn nhau cảnh tượng lựa chọn tại một gia cư đồ dùng điếm, chính là ngầm chứa “Hôn nhân giống như một hồi chiến tranh” hàm nghĩa.

Nam nữ nhân vật chính cầm các thức súng ống, ăn ý phối hợp, cũng khiến Matthew không khỏi nhớ tới đọc qua võ hiệp tiểu thuyết bên trong “Uyên Ương kiếm”,“Mắt đi mày lại kiếm” Linh tinh tình lữ chiêu thức.

Chỉ có hai người tình cảm thấy đạt nhất định ăn ý trình độ, mới có thể đánh đuổi địch nhân.

Lấy Matthew cùng Doug Liman cùng Simon - Kinberg trao đổi đến xem, này bộ phim chân chính nội hạch chính là gia đình, mà gia đình vừa vặn là USA thích nhất tuyên dương giá trị quan chi nhất.

Từ phương diện này đến nói,[ Smith vợ chồng ] giá trị thủ hướng phi thường chính xác.

Tiến vào Hollywood này vài năm, thực ra Matthew cũng nhìn ra, Hollywood sở hữu xung thưởng loại phim cùng chủ lưu phim thương mại, giá trị thủ hướng đều vô cùng chính xác, thậm chí sẽ không lệch lạc một phân một hào.

Loại này Hollywood thức giá trị quan, khắc sâu ảnh hưởng đại đa số điện ảnh, điện ảnh trái lại cũng sẽ ảnh hưởng đến xã hội.

Cho nên, hiện tại Brad - Pitt cùng Angelina - Jolie, trừ bản thân phấn ti ngoài, tại truyền thông cùng công chúng trong, cơ hồ là nghiêng về một bên chửi rủa.

Nhưng Hollywood ngôi sao da mặt, tuyệt đối so với quân Mỹ chủ chiến xe tăng tiền trí trang giáp còn muốn hậu, Matthew như thế, Brad - Pitt cũng là như vậy.

Còn không có cùng Jennifer - Aniston ly hôn, song phương từ trên pháp lý đến nói vẫn là phu thê, chỉ là tạm thời bị vây ở ở riêng giai đoạn, Brad - Pitt liền tại vượt qua một trăm hai mươi giá máy quay phim chú ý dưới, phi thường cao điệu mang theo Angelina - Jolie, lao tới Phi Châu tĩnh dưỡng sinh hài tử đi.

Bọn họ lúc gần đi làm ra đại trận trận, khiến nhìn thấy nhân theo bản năng cảm giác đây là một đôi tân hôn chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật ngôi sao vợ chồng......

Rất rõ ràng, Brad - Pitt cùng Angelina - Jolie, cùng với bọn họ sau lưng đoàn đội, phi thường hiểu được tuyên truyền quan hệ xã hội chi đạo.

Giống như loại này oanh động tính ngôi sao tình lữ sự kiện bản thân, tất nhiên sinh ra một loại có mặt khắp nơi quan khán, cùng với không có lúc nào là không bị quan khán hiện tượng, kẻ quan khán là không chỗ không ở , hôm nay phát đạt truyền thông đảm đương mọi người hảo kỳ ánh mắt.

Tại hiện nay này tin tức độ cao phát đạt xã hội trung, bị người quan sát vĩnh viễn không thể né tránh lên, chẳng sợ trốn đến Paris người nghèo khu, trốn đến Phi Châu sa mạc bên trong cũng giống nhau.

Đồng thời, bị kẻ quan khán tư thái cũng phi thường ái muội, bị quan khán ngôi sao phát biểu bọn họ buồn khổ, kể ra bọn họ bị truyền thông tầm mắt hãm hại, bọn họ mất đi nguyên bản sinh hoạt, nhưng bọn họ như cũ ngăn nắp lượng lệ cùng một chỗ, biểu diễn bọn họ bội thụ chú mục hạnh phúc cảnh tượng, tú ra hết thảy có thể tú ân ái.

Này hết thảy biến thành một hồi dục nghênh còn cự trò chơi, giữa tình lữ tình yêu cần nhất chân thành bị mạt sát .

Kẻ quan khán tâm tính cũng là phi thường phức tạp , bọn họ vừa hi vọng bọn họ cùng một chỗ, đồng thời cũng hi vọng bọn họ không ở cùng nhau, bọn họ cần thấy bọn họ cùng một chỗ, lấy thỏa mãn nhìn lén dục vọng, đồng thời lại cần thấy bọn họ trạng huống chồng chất cũng không thuận lợi, thỏa mãn người thường toan nho tâm tính.

Nói như thế, vừa vui như mở cờ, lại sung sướng khi người gặp họa.

Đến cùng là cái gì thúc đẩy rất nhiều đối cái gọi là “Ngôi sao tình lữ”? Là bản thân tình yêu, vẫn là người xem cường đại chờ mong? Bọn họ đến cùng khát vọng bị xem, vẫn là không bị xem? Bọn họ cao điệu tình yêu, đến cùng là phát ra từ nội tâm biểu đạt cần, vẫn là bản thân hâm nóng cần? Đến cùng là bị yêu thích, vẫn là bị xem thích?

Matthew thân ở này trong giới, chính mình cũng tìm không thấy đáp án.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 305: Young Hollywood Awards

Theo Brad - Pitt cùng Angelina - Jolie rời đi Los Angeles, về hai người hâm nóng đưa tin rốt cuộc thiếu một ít, Matthew cũng tại chuẩn bị công tác rất nhiều, riêng đi đến Santa Monica thương nghiệp khu Wales hành lang tranh vẽ, tham quan ba vị nổi tiếng sau hiện đại phái thanh niên họa sĩ liên hợp triển lãm tranh.

Nguyên bản, hắn tưởng ước James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder cùng nhau, nhưng này hai tên công tác bận rộn, căn bản không rút ra thời gian, đành phải một mình một người tới bên này.

Wales hành lang tranh vẽ là một tòa bên ngoài sử dụng đá cẩm thạch trang sức , thoạt nhìn rất có nghệ thuật bầu không khí kiến trúc, nhập khẩu còn lại là Hán bạch ngọc cổng vòm, cổng vòm phía dưới còn trải thảm đỏ.

Như vậy cao tầng triển lãm tranh, rõ ràng có chuẩn nhập môn hạm, Matthew đi đến cửa, đem thiệp mời giao cho canh giữ ở cửa nhân viên bảo vệ, đối phương lúc này mới phóng hắn vào cửa.

Tiến vào hành lang tranh vẽ, cùng trong ấn tượng người chen người cùng lộn xộn triển lãm bất đồng, trong hành lang tranh vẽ mặt nhân không tính nhiều, cũng phi thường im lặng, mọi người lực chú ý cơ bản đều đặt ở treo họa tác mặt trên, dù cho có người mở miệng thảo luận, cũng sẽ tận lực hạ giọng, không quấy rầy đến người khác.

Ở loại này công chúng trường hợp, cho dù là giống Matthew loại này văn hóa tố dưỡng tương đối kém nhân, cũng hiểu được cơ bản nhất lễ phép.

Matthew xuyên qua rộng mở sảnh, đi đến đối diện cửa một triển lãm khu phía trước, nơi này treo tam bức họa, lấy hắn thưởng thức trình độ, hoàn toàn xem không rõ họa là cái gì, bất quá người chung quanh đều nhìn xem mùi ngon, còn có người khen không dứt miệng, hắn cũng dứt khoát giả bộ một bộ thưởng thức bộ dáng.

Này sau hiện đại phái họa, thật sự có chút trừu tượng, hắn nhìn một hồi, thu hồi ánh mắt chung quanh nhìn nhìn, phát hiện này triển lãm tranh mời đến danh nhân khá nhiều, Leonardo - DiCaprio đi bên trái triển khu, miệng rộng Julia - Roberts vừa vào cửa.

“Horner tiên sinh.”

Một nho nhã lễ độ thanh âm từ trắc phía sau truyền đến,“Rất cao hứng có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi.”

Matthew xoay người, phát hiện là cấp hắn thư mời Robert - Fernandez, nhẹ nhàng gật đầu, nói,“Ngươi hảo.”

Robert - Fernandez tiến lên một bước, lễ phép hỏi,“Muốn ta cùng ngươi chuyển chuyển sao? Một ít họa......”

“Cám ơn, không cần.” Matthew trực tiếp cự tuyệt,“Nếu có cần mà nói, ta sẽ tìm ngươi.”

Robert - Fernandez lui trở về, chỉ sảnh bên kia nói,“Ta là ở chỗ này, có cần mà nói, ngươi tùy thời đều có thể tới tìm ta.”

Matthew gật gật đầu, đẳng Robert - Fernandez đi sau, cũng ly khai này phiến triển khu.

Hắn theo thật dài hành lang tranh vẽ, nhìn vắt ngang họa tác, một đường hướng bên phải triển khu đi, đụng tới sắc thái diễm lệ tác phẩm, ngẫu nhiên cũng sẽ dừng lại xem xem.

Đương nhiên, muốn cho hắn phát hiện trong đó khả năng tồn tại mĩ, vẫn là rất khó khăn .

Cuối cùng, Matthew dừng ở một bức cự đại tranh sơn dầu trước mặt, tranh sơn dầu không phải kia ba vị tác phẩm, rõ ràng là hành lang tranh vẽ bối cảnh trang sức, hắn lần trước đi tìm Zack Snyder, tại hắn trụ sở gặp qua này bức họa ấn loát phẩm.

“Leonidas tại Thermopylae.”

Hắn bên cạnh đột nhiên đứng một nữ hài, nữ hài nhìn này phúc bối cảnh họa, nói,“Đây là Jacques - Louis - David vẽ mười bốn năm tác phẩm, bút tích thật hiện tại cất chứa tại Paris Louvre cung.”

Nữ hài quay đầu, một đôi sáng sủa ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Matthew, ngữ điệu không còn phía trước bình tĩnh, có chút kích động nói,“Ngươi hảo a, Matthew, rốt cuộc lại gặp được ngươi .”

Matthew quay đầu nhìn, lập tức nhận ra, nói,“Ngươi hảo a, Lily.” Hắn đánh giá nữ hài liếc nhìn,“Ngươi trưởng cao .”

Này nữ hài là hắn từng cứu vãn Harvard-Westlake trường học Lily - Collins.

“Thật sao?” Nữ hài có chút hưng phấn,“Này ngươi đều nhìn ra a.”

“Hư......” Matthew dựng thẳng lên ngón tay, làm cấm thanh động tác, Lily - Collins lập tức hoạt bát che miệng lại, một lát sau mới hạ giọng nói,“Ta thấy đến ngươi rất cao , quên nơi này là hành lang tranh vẽ .”

Nàng nhỏ giọng nhanh chóng nói,“Ta vừa tại hành lang bên trong, liền nhìn đến ngươi bóng dáng rất nhìn quen mắt, truy lại đây nhìn nhìn, không nghĩ tới thật là ngươi.”

Matthew cười cười, nhìn nhìn bốn phía, hỏi,“Chính ngươi đến sao?”

“Đúng vậy.” Lily - Collins vội vội vàng vàng gật đầu,“Vốn mụ mụ muốn cùng ta cùng nhau đến, bất quá nàng lâm thời có chuyện, khiến cho tài xế đem ta đưa lại đây .”

“Ngươi mụ mụ?” Matthew có chút tò mò.

Hắn có thể nhìn ra được đến, Lily - Collins không phải phổ thông nhân gia nữ hài.

Lily - Collins trực tiếp hồi đáp,“Mẹ ta là Beverly Hills nữ tính câu lạc bộ chủ tịch.”

Matthew có thể tưởng tượng đến, đây không phải người thường tổ chức.

“Chúng ta có thể cùng nhau xem triển lãm tranh sao?” Lily - Collins nháy sáng sủa ánh mắt, hỏi Matthew,“Ngươi hẳn là một người đi? Ta cũng là một người.”

“Đương nhiên có thể.” Matthew không có cự tuyệt, nói,“Vừa lúc ta xem không hiểu này mấy họa, cần phải có nhân chỉ điểm.”

Lily - Collins ghé sát vào một ít, cơ hồ nhanh đến Matthew bên tai, nói,“Lời thật với ngươi nói, ta cũng xem không hiểu, ta đến bên này chính là cảm giác hảo ngoạn.”

Matthew nở nụ cười,“Kia hảo, chúng ta cùng nhau thưởng thức này mấy xem không hiểu tác phẩm.”

Lily - Collins lộ ra tươi đẹp tươi cười, thò tay kéo lại Matthew cánh tay, áp chế trong lòng kích động, nói,“Chúng ta đi thôi.”

Hai người tiếp tục đi về phía trước, vừa xem họa biên nói chuyện phiếm, bởi thưởng thức trình độ rất thấp, xem không hiểu đại bộ phận họa tác, đến mặt sau ngược lại chuyên chú vào nói chuyện phiếm .

Bất quá Matthew cùng Lily - Collins đều rất chú ý, vẫn ở hạ giọng nói chuyện.

“Ta cho ngươi viết qua rất nhiều tín, cơ hồ mỗi tháng đều có một phong.” Lily - Collins có chút tiểu tiểu oán giận,“Nhưng chưa từng có thu đến qua ngươi hồi âm.”

Matthew hơi mang xin lỗi nói,“Này mấy thư tín vẫn đều là trù tính công ty tại xử lý, căn bản đến không được ta trong tay.”

Hai người tiến vào hành lang chỗ cuối triển lãm đại sảnh, gặp người ở đây không thiếu, cũng không đi vô giúp vui xem tương lai danh họa, dứt khoát tìm không ai góc, tiếp tục cùng nhau nói chuyện phiếm.

Lily - Collins còn nói thêm,“Ta biết a, cha ta phấn ti gởi thư cũng đều là như vậy xử lý , nhưng ta không có ngươi mặt khác liên hệ phương thức.”

Lại đây khi nói chuyện phiếm trung, Matthew đã từ Lily - Collins trong miệng biết được, nàng phụ thân là Anh quốc nổi tiếng ngôi sao ca nhạc Phil - Collins, Lily - Collins là danh phù kỳ thực tinh nhị đại cùng phú nhị đại.

“Liên hệ không đến ngươi......” Lily - Collins tựa hồ đặc biệt thất vọng,“Ta cuối cùng cảm giác thiếu chút gì.”

“Như vậy đi, Lily.” Matthew nghe nàng nói như vậy, nghĩ nghĩ, từ trong túi áo móc ra một tấm danh thiếp, nói,“Mặt trên có của ta điện thoại cùng tư nhân hòm mail, điện thoại không cần đánh, ta bình thường đều không tiếp, ngươi có thể cho ta phát bưu kiện.”

Lily - Collins hưng phấn trừng lớn ánh mắt,“Thật có thể sao?”

Bên cạnh có người trải qua, tựa hồ nghe đến Lily - Collins thanh âm, hướng bên này nhìn thoáng qua, lại nhanh chóng rời đi.

Matthew nhìn thấy càng nhiều người tiến vào triển lãm thính, tiếp tục đối Lily - Collins nói,“Đương nhiên có thể. Bất quá ngươi hẳn là biết, chúng ta công tác bề bộn nhiều việc, không hẳn sẽ đúng lúc hồi phục.”

“Không quan hệ ! không quan hệ !” Lily - Collins vội vàng nói,“Chỉ cần ngươi có thể ngẫu nhiên hồi phục một chút, ta cũng rất vui vẻ .”

Matthew nở nụ cười,“Có thể nhận thức ngươi, ta cũng rất vui vẻ, ngươi là rất phát triển nữ hài.”

Lily - Collins nhăn mũi,“Đương nhiên , ta tại trường học, tuyệt đối là lãnh tụ cấp .” Nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, hỏi,“Ngươi thật lâu không có điện ảnh công chiếu , lần trước chụp cái kia [ Dawn of the Dead ], rất dọa người , ta cũng không dám xem.”

“Lễ Tạ ơn lịch phát hành, ta diễn viên chính National Treasure sẽ công chiếu.” Matthew châm chước một phen, nói,“Ngươi cảm thấy hứng thú mà nói, đến lúc đó đến xem lần đầu thức.”

Lily - Collins lập tức gật đầu,“Hảo a.”

Hai người hàn huyên hội điện ảnh, Lily - Collins hỏi,“Matthew, ngươi tham gia tháng bảy Young Hollywood Awards sao?[ Cướp biển vùng Caribbean ] đạt được không thiếu đề danh.”

Matthew khẽ lắc đầu,“Disney ảnh nghiệp còn không có thông tri ta, ta hiện tại cũng không thể xác định.”

“Rất đáng tiếc .” Lily - Collins một bộ ảo não bộ dáng,“Ta đang vì tạp chí [elle.girl] viết chuyên mục, đến lúc đó sẽ đi Young Hollywood Awards trên thảm đỏ phỏng vấn, nếu có thể phỏng vấn đến ngươi, nên có bao nhiêu hảo a.”

“Không có việc gì, nói không chừng ta sẽ tham gia đâu.” Matthew đầu tiên là an ủi nàng một câu, tiếp lại hơi mang sửng sốt hỏi,“Ngươi đều bắt đầu cấp tạp chí soạn bản thảo ? Thực không sai a.”

Lily - Collins hơi hơi nhún vai, hơi mang tự giễu nói,“Đều là bởi vì ta cha mẹ quan hệ, muốn hay không bọn họ nhận thức Lily - Collins là ai?”

Matthew lại nói,“Nói như vậy cũng không đối. Ngươi ngẫm lại đi,[elle.girl] là phi thường có danh tạp chí, nếu ngươi không có đầy đủ năng lực, bọn họ sẽ hướng ngươi ước bản thảo sao?”

“Ách......” Lily - Collins nghĩ nghĩ, lại cười lên,“Giống như ngươi nói thực có đạo lý ai.”

Nàng tiếp nhắc nhở nói,“Matthew, ngươi muốn là tham gia thiếu niên Hollywood thưởng, nhất định phải trước tiên thông tri ta.”

Matthew gật gật đầu,“Ta sẽ .”

Thanh thiếu niên Hollywood thưởng là Mĩ quốc giới điện ảnh kỳ nghỉ hè một trọng yếu giải thưởng, sáng tạo ở thế kỷ trước chín mươi niên đại hậu kỳ, có “Tuổi trẻ Hollywood Oscar” Danh xưng, kẻ đoạt giải cơ bản đều là 25 tuổi trở xuống trẻ tuổi nhân, tại Mĩ quốc điện ảnh nghiệp có không tầm thường biểu hiện, vi điện ảnh nghiệp rót vào mới mẻ máu, bởi vậy mỗi năm thanh thiếu niên Hollywood thưởng trao giải điển lễ cũng bị thụ các tạp chí lớn chú ý.

[ Cướp biển vùng Caribbean ] đạt được nhiều đề danh, nhưng Disney ảnh nghiệp không hẳn có thể xem trọng loại này giải thưởng.

Matthew cũng muốn chuẩn bị [ Smith vợ chồng ] quay chụp, đến lúc đó không nhất định có thời gian, hắn cũng không khả năng chuyên môn vì Lily - Collins đi đi một chuyến.

Lily - Collins đem chính mình điện thoại để lại cho Matthew, nhìn thấy Matthew tồn thượng, lúc này mới yên tâm.

Matthew thu hồi di động, vừa cùng Lily - Collins nói một câu, chuẩn bị rời đi, còn không có xoay người, phát hiện có một tiểu cô nương lúc la lúc lắc đi lại đây, có cao gầy nữ nhân truy tại nàng mặt sau, còn tại kêu gọi khiến tiểu cô nương đứng lại.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 306: Đa Nghi

Tiểu cô nương thoạt nhìn không lớn, cũng liền ba tuổi tả hữu bộ dáng, đại khái cho rằng mặt sau nữ nhân tại hống nàng vui vẻ, nữ nhân càng kêu đứng lại, nàng cũng lại càng hướng phía trước chạy, rất nhanh liền đến Matthew cùng Lily - Collins phụ cận.

Lúc này nàng mới phát hiện Matthew cùng Lily - Collins là người xa lạ, lập tức muốn đứng lại, đại khái là phanh lại rất gấp , thiếu chút nữa té lăn trên đất, Matthew cự ly tiểu cô nương rất gần, vội vàng cúi lưng đỡ nàng, tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn mắt Matthew, nhìn thấy không biết, trương miệng tựa hồ liền muốn khóc đi ra.

“Không có việc gì ! không có việc gì !” Cái kia nữ nhân chạy tới, từ Matthew trong tay tiếp nhận nữ hài, đầu tiên là ôm lấy đến trấn an một chút, nói tiếp,“Cám ơn......”

Nàng nhìn nhiều Matthew liếc nhìn,“Cám ơn ngươi.”

“Không cần khách khí.” Matthew lễ phép đáp một câu.

Này triển lãm tranh có nhất định chuẩn nhập môn hạm, vào cơ bản đều là có tiền nhân hoặc là danh nhân.

Hắn liền xem này cao gầy nữ nhân phi thường nhìn quen mắt, đặc biệt là khóe miệng một khỏa chí bộ dáng, tựa hồ thường xuyên tại tạp chí trên báo chí nhìn thấy, cố tình lại nghĩ không ra là ai.

Lily - Collins lúc này tiến lên một bước, chủ động chào hỏi nói,“Ngươi hảo, Crawford nữ sĩ.”

Cái kia cao gầy nữ nhân ánh mắt lập tức chuyển tới Lily - Collins trên người, hảo hảo đánh giá nàng một phen, lúc này mới nói,“Ngươi là...... Lily.” Nàng xác nhận điểm này, nói,“Vài năm không gặp, ngươi đã là đại cô nương .”

Lily - Collins hoàn toàn đổi phó bộ dáng, tuyệt không giống vừa rồi truy tinh tộc, có vẻ rất có giáo dưỡng,“Chúng ta lần trước gặp mặt đều là ba năm trước đây , mẹ ta còn thường xuyên nhắc tới ngươi đâu.”

Cao gầy nữ nhân khách sáo một câu,“Quay đầu thay ta hướng ngươi mụ mụ vấn an, có thời gian ta sẽ ước nàng đi ra uống cà phê.”

Lúc này thời gian, lại thêm Lily - Collins nói ra Crawford nữ sĩ, Matthew đã nghĩ tới đối diện cao gầy nữ nhân là ai.

“Matthew, ta cho ngươi giới thiệu một chút.”

Vừa lúc, Lily - Collins muốn vì song phương làm giới thiệu,“Vị này là Cindy - Crawford nữ sĩ.”

Nàng tiếp lại giới thiệu Matthew,“Crawford nữ sĩ, đây là Matthew - Horner, bằng hữu của ta.”

“Ngươi hảo.” Cindy - Crawford ôm nữ nhi, không tốt thò tay, gật đầu cười nói,“Chuyện vừa rồi, phi thường cảm tạ.”

Matthew lễ phép trả lời,“Ngươi quá khách khí, nhấc tay chi lao.”

Cindy - Crawford đậu dưới ôm tiểu cô nương, nói,“Kaia, nói mau cám ơn.”

Cái kia tiểu cô nương phỏng chừng lúc này cũng thoáng quen thuộc một điểm, nãi thanh nãi khí nói,“Cám ơn.”

“Không cần khách khí.” Matthew đối với tiểu cô nương cười cười,“Ngươi gọi Kaia sao? Hảo khả ái a.”

Tiểu cô nương lại quay đầu đi, không lại để ý tới Matthew, Cindy - Crawford nghe được Matthew khen chính mình nữ nhi, tươi cười trung nhiều điểm chân thành, nói,“Nàng gọi Kaia - Gerber, có điểm sợ người lạ.”

Matthew khoát tay,“Không quan hệ.”

Cindy - Crawford lại cùng Matthew khách sáo vài câu, rất nhanh có nam nhân tìm lại đây, nàng nói câu cáo từ, mang theo nữ nhi ly khai.

“Chúng ta cũng đi thôi.” Lily - Collins tựa hồ không muốn chờ ở nơi này ,“Này triển lãm tranh rất nhàm chán, rất muộn , còn không bằng về nhà đánh trò chơi.”

Matthew tán đồng điểm này, nói,“Kia hảo, ta cũng đi.”

Hai người dọc theo đường đến đi về, Lily - Collins còn nói thêm,“Ta sẽ thường xuyên cho ngươi viết bưu kiện , ngươi có thời gian nhất định phải hồi phục a.”

“Yên tâm.” Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Ta cam đoan, ít nhất hai tháng sẽ cùng ngươi hồi phục một lần.”

Lily - Collins khuôn mặt lập tức suy sụp xuống dưới,“Hai tháng? Không thể nửa tháng sao? Một tháng cũng được a.”

Matthew không có cam đoan, nói,“Ta tận lực đi.”

Đi đến hành lang tranh vẽ đại sảnh, Lily - Collins đánh điện thoại, khiến tài xế lái xe lại đây, sau đó đối Matthew nói,“Ta đi trước.”

Matthew gật gật đầu,“Bên ngoài có phóng viên, ta liền không đưa ngươi .”

Lily - Collins đối với hắn phất phất tay, rất nhanh đi ra hành lang tranh vẽ đại sảnh.

Này triển lãm tranh cùng Matthew tưởng tượng không giống nhau, rõ ràng có chút cao lãnh, hơn nữa hiện trường cũng không bán họa, này mấy họa đẳng liên tục bày ra sau, sẽ cử hành một lần công khai đấu giá hội.

Dựa theo Matthew lý giải, bên chủ sự khẳng định là muốn làm đủ tuyên truyền mở rộng, sao ra đầy đủ danh khí sau, mới tốt đánh ra giá cao.

Bên trong này môn đạo hắn cũng không hiểu, dù sao lại không tính toán mua, liền chuẩn bị rời đi.

Cái kia gọi là Robert - Fernandez nhân vừa đúng xuất hiện , đi đến Matthew trước mặt, nói,“Xem xong sao, Horner tiên sinh?”

Matthew thuận miệng trả lời,“Đại khái nhìn một lần.”

“Muốn hay không nghỉ ngơi một hồi?” Robert - Fernandez chỉ dưới sảnh bên trái một lối vào,“Chúng ta ở bên kia bị cà phê.”

“Không cần.” Matthew uyển cự nói,“Ta còn có mặt khác sự, cần phải đi.”

Robert - Fernandez không có lại lưu, nói,“Ta đưa ngươi đi ra ngoài hảo.” Hắn cùng Matthew hướng cổng lớn đi, vừa đi còn biên bám chặt thời gian nói,“Thực ra tác phẩm nghệ thuật đầu tư bảo đảm giá trị tiền gửi suất rất thật sự hảo.”

Tại bọn họ này mấy đầu tư cố vấn mắt bên trong, Hollywood ngôi sao tiền dễ kiếm nhất, đại đa số Hollywood ngôi sao văn hóa trình độ không tính cao, thành danh sau nắm có bó lớn tiền mặt, vì đột hiển chính mình cách điệu, thường thường sẽ mua rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, loại này mua tồn tại phi thường lớn mù quáng tính.

Hollywood ngôi sao cũng là đấu giá hội cùng tác phẩm nghệ thuật đầu tư công ty thích nhất hộ khách quần thể chi nhất.

Ngày đó, hắn gặp được Matthew - Horner, liền cảm giác gặp một con cá lớn, không nghĩ tới này đại ngư một điểm cắn câu ý tứ cũng không có.

Matthew không có tiếp Robert - Fernandez mà nói, chỉ là đi ra ngoài.

“Tác phẩm nghệ thuật cơ hồ không khả năng bị giảm giá trị.” Robert - Fernandez còn tại nói,“Horner tiên sinh, ngươi ngẫm lại đi, đầu tư bất động sản mà nói, mỗi năm một phòng sản thuế chính là một bút cự đại phí tổn, mua một đống hào trạch, qua vài năm khả năng là bồi tiền , mà tác phẩm nghệ thuật sẽ không.”

Hắn tiếp tục loại này trộm đổi khái niệm lý do thoái thác,“Nghệ thuật là vô giá , theo nhân loại văn minh càng ngày càng phát đạt, tác phẩm nghệ thuật giá trị chỉ biết không ngừng kéo lên.”

Matthew lúc này đi ra hành lang tranh vẽ cửa, đối Robert - Fernandez nói,“Ta biết, có thời gian ta sẽ tiếp tục chú ý.”

Robert - Fernandez từ trong quần áo trong túi lấy ra một phần thư mời, đưa tới Matthew trước mặt,“Đây là đấu giá hội thư mời, hi vọng ở trên đấu giá hội còn có thể nhìn thấy Horner tiên sinh.”

Matthew tiếp nhận thư mời, khách sáo một câu,“Có thời gian mà nói, ta sẽ tham gia .”

Hắn thu hồi thư mời, xoay người lên bãi đậu xe phục vụ sinh khai tới được BMW ô tô, phát động xe nhanh chóng rời đi.

Trên đường trở về, hắn còn đang suy nghĩ Robert - Fernandez mà nói, này tác phẩm nghệ thuật đầu tư cố vấn nói được không hẳn không có đạo lý, tại USA một ít châu bên trong, bất động sản thuế cao đáng sợ, độn phòng đẳng tăng giá chỉ có thể thâm hụt tiền, lại không phải sở hữu châu đều như vậy.

Nghệ thuật xác thật vô giá, nhưng có sự thật Robert - Fernandez không có nói, sáng tác nghệ thuật nghệ thuật gia cùng tác phẩm nghệ thuật là có giá trị .

Nếu là Van Gogh, da Vinci hoặc là Picasso họa, Matthew khẳng định sẽ nghĩ biện pháp mua, hiện đại nghệ thuật gia liên suy xét đều không cần suy xét.

Hắn lý giải Tây phương nổi tiếng họa sĩ, cũng chỉ có như vậy thiểu số.

Matthew đối với tác phẩm nghệ thuật biến hiện năng lực cũng ôm có nhất định hoài nghi thái độ, từng hắn liền tại một ít internet trên bản tin xem qua, khi đó tác phẩm nghệ thuật nhiệt không phải thật nhiệt, mà là đấu giá sở, trong ngoài nước sao gia liên hợp truyền thông cùng nhau sao đi ra .

Loại sự tình này thật giả hắn không thể nào khảo cứu, lấy hắn từng sinh hoạt trình độ, cũng tiếp xúc không đến này một tầng cấp.

Xem qua lần này triển lãm tranh sau, Matthew cũng hoàn toàn tán thành Helen - Hermann mà nói, tác phẩm nghệ thuật đầu tư vẫn là muốn cẩn thận lại cẩn thận.

Cùng với ở nơi này chủng hoàn toàn không lý giải, ngay cả Helen - Hermann đều không xác định nghề thượng đầu tư, còn không bằng an an ổn ổn tiếp tục đi mua Apple cổ phiếu đâu, hắn phía trước đầu nhập năm trăm vạn dollar, trải qua cổ phiếu người đại diện trường kỳ không ngừng thu mua, cơ bản đều biến thành trên thị trường lưu thông táo tán cổ.

Matthew yêu cầu rất đơn giản, mặc kệ Apple giá cổ phiếu bao nhiêu, chỉ cần có thể mua được tán cổ cổ phiếu, liền đều mua xuống đến, dù sao hiện tại thận cơ còn không có ra, cho tới nay cũng không có ở trên truyền thông hoặc là mặt khác tin tức thượng, từng nhìn đến táo nghiên cứu chế tạo smartphone tin tức, Apple cổ phiếu tương lai khẳng định có phi thường lớn tăng giá trị không gian.

Liền tính hắn lầm , Apple cổ phiếu sẽ không đại trướng, nhưng có thận cơ tại, đầu nhập tài chính bảo đảm giá trị tiền gửi khẳng định không là vấn đề.

Matthew cũng đối năm nay thu nhập tiến hành quy hoạch, National Treasure 800 dollar cơ sở thù lao đã đến trướng,[ Smith vợ chồng ] 1000 vạn dollar thù lao, kịch tổ cũng thanh toán 300 vạn dollar, còn lại cũng sẽ ở trong năm nay toàn bộ Phó Thanh.

Lại thêm [ Dawn of the Dead ] hậu kỳ phân thành, trong tay hắn rất nhanh lại sẽ tụ lại một bút to tài chính.

Trải qua mấy năm nay, Matthew cũng triệt để minh bạch , nhiều như vậy tài chính nằm ở trong ngân hàng vừa là lãng phí, còn muốn thanh toán tuyệt bút thuế khoản, xa không bằng đầu tư đi ra ngoài có lời.

Bất quá hắn này nhân rất cẩn thận, căn bản sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, tỷ như vị kia cổ phiếu trù tính, nên có giám thị thủ đoạn một dạng đều không biết thiếu.

Lại chính là từng Nicolas Cage, sau này lưu lạc đến đi thái bình bờ bên kia tiếp phim dở kiếm tiền quẫn bách tình cảnh, cũng cho Matthew đầy đủ cảnh báo, giống cái gì quản lý nhân hoặc là đầu tư cố vấn linh tinh , tất yếu nghiêm gia phòng bị.

Ở phương diện này, đừng nói là những người này , ngay cả Helen - Hermann hắn đều có sở phòng bị.

Có lẽ có nhân sẽ cho rằng hắn quá mức đa nghi, nhưng Matthew thủy chung cho rằng, đa nghi đối một đa kim lại khuyết thiếu quản lý tài chính năng lực người đến nói, tuyệt đối là một loại tốt đẹp phẩm chất.

Trong tay này bút tiền, Matthew làm hai phương diện quy hoạch, một phương diện tiếp tục mua vào táo tán cổ, tại thận cơ đưa ra thị trường phía trước, có thể mua bao nhiêu là bao nhiêu; Một phương diện khác, mua một đống thuộc về hắn hào trạch.

Phương diện này hắn còn tại tìm kiếm, quay chụp National Treasure khi kịch tổ mượn hào trạch, căn bản không có cho hắn xuất thủ cơ hội, liền có nhân mua đi.

Beverly Hills bất động sản hướng đến rất lôi cuốn.

Mặt khác, Matthew đã để người liên lạc được Burbank bắc giao này đống nơi ở chủ nhân, tại tạm thời tìm đến thích hợp bất động sản dưới tình huống, tính toán trước đem này đống mua xuống đến.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 307: Tranh Thủ Bản Quyền

Không đến một tuần sau, Burbank kia đống nơi ở chủ nhân, chuyên môn từ Âu Châu đi đến Los Angeles, cùng Matthew hoàn thành bất động sản giao dịch, Matthew tại USA có được hoàn toàn thuộc về chính mình bất động sản, dựa theo từng cân nhắc tiêu chuẩn, đối với nữ nhân tới nói, có phòng ở nam nhân mới chân chính có lực hấp dẫn.

Tuy rằng dần dần thích ứng bên này sinh hoạt, nhưng Matthew lấy xuống này đống nơi ở, tâm tình tương đương không sai, cố ý cấp này đống không tính lớn nơi ở đặt tên.

Bất quá, hắn không thể tưởng được cái gì cao nhã danh tự, liền bên ngoài trên tường dây thường xuân đến mệnh danh.

Này đống nơi ở danh tự từ nay về sau biến thành dây thường xuân.

Liền tại Matthew mệnh danh cùng ngày, hôm nay tại giới điện ảnh dần dần hỗn ra chút danh khí Zack Snyder tìm lên cửa đến.

“Nghiên cứu xong?”

Phòng khách bên trong, Matthew cấp Zack Snyder đến một chén nước, Zack Snyder giải xuống lưng túi công văn, đặt ở trên bàn trà, nói,“Ta đã tinh tế tỉ mỉ nghiên cứu qua, Frank - Miller này bộ tranh minh họa tiểu thuyết, phi thường thích hợp ta phong cách cải biên !”

Hắn tiếp nhận Matthew đưa tới chén nước, cám ơn qua sau, còn nói thêm,“Tranh minh họa tiểu thuyết bên trong nhân vật chính Leonidas là trời sinh anh hùng, căn bản chính là vì ngươi lượng thân đính chế nhân vật.”

Matthew ngồi vào một khác trương đan nhân trên sô pha, nói,“Tranh minh họa tiểu thuyết ta cũng nhìn, ta phi thường thích Leonidas.”

“Cho nên a, Matthew.” Zack Snyder phía trước như vậy nói, chính là vi hiện tại làm trải đệm,“Chúng ta lại hợp tác đi ! ngươi lý giải ta lý niệm, cũng biết ta tưởng quay chụp một bộ cái dạng gì tác phẩm ! ta cũng lý giải ngươi đặc điểm, biết cái dạng gì nhân vật tối có thể khiến ngươi phát huy.”

“Zach, ta phía trước liền với ngươi nói qua.” Matthew phi thường thành khẩn nói,“Chúng ta có giống nhau lý niệm, không tiếp tục hợp tác

Mà nói, thượng đế đều sẽ không đồng ý.”

“Ngươi nói đúng !” Zack Snyder rõ ràng buông lỏng một ngụm,“Chúng ta nhất định phải tiếp tục hợp tác.”

Hắn biết chính mình lý niệm rất khó được đến nghiệp nội tán thành, nếu không kéo lên một cũng đủ đại bài, kêu gọi lực lại đầy đủ cường đại nhân mà nói, này mấy lý niệm căn bản khó có thể thực hiện, cuối cùng chỉ có thể giống [ Dawn of the Dead ] như vậy, quay chụp thành căn bản không phải phong cách của hắn phim.

Matthew chuyển vào chính đề, hỏi,“Zach, ngươi nghiên cứu qua chen vào nói tiểu thuyết, có cụ thể ý tưởng sao?”

Zack Snyder mở ra túi công văn, lấy ra mấy tấm bản thảo, giao cho Matthew,“Ta đã có một kết cấu.”

Tiếp nhận bản thảo, Matthew lật ra nhìn nhìn, đây là mấy tấm mở rộng bản phân cảnh đồ bản thảo, đồ bản thảo sắc điệu cùng bối cảnh, cùng trong trí nhớ Zack Snyder tại phim quen dùng , phi thường phi thường tương tự.

Bản thảo không nhiều, chỉ có năm trương, bất quá khi hắn nhìn thấy cuối cùng nhất trương khi, vẫn là trước mắt sáng lên.

Ba trăm danh dũng sĩ trung ra sức chiến đấu đến cuối cùng mấy người chết vào loạn tên tề phát, hẳn là Leonidas cường tráng nam nhân người bị trúng mấy mũi tên, như cũ phát ra phẫn nộ gầm rú.

Nội dung rất tầm thường, nhưng phối hợp thượng bản thảo độc đáo sắc điệu, lại cho người ta một loại nhiệt huyết sôi sục bi tráng.

Thậm chí, Matthew xem này Trương Họa bản thảo, xa so mấy ngày trước triển lãm tranh thượng họa càng đến cảm giác, anh hùng không hẳn chính là cười đến cuối cùng nhân, bản thảo là một hồi người Ba Tư đối Sparta nhân giết hại, lại rung động nhân tâm.

Không nói khác, Zack Snyder hội họa bản lĩnh tương đương không tầm thường.

Đương nhiên, này chỉ là Matthew quan điểm, đặt ở hội họa giới, Zack Snyder này bi tráng bản thảo, e còn không chống được kia vài sau hiện đại phái họa sĩ mấy cái mạc danh đường cong.

Matthew nhìn chằm chằm bản thảo, bỗng nhiên nhớ tới chuyên môn tìm đến nguyên tác giả Frank - Miller tư liệu, bi tráng anh hùng Sử Thi là Frank - Miller am hiểu nhất sáng tác loại hình, hắn tác phẩm tiêu biểu phẩm bên trong bao giờ cũng là tràn ngập bi kịch anh hùng.

Tỷ như, tại chống đỡ lên một thời đại Batman truyền thuyết thành danh truyện tranh [ hắc kỵ sĩ trở về ] trung, già nua Bruce - Wayne đã thoái ẩn nhiều năm, lại nhân đủ loại nguyên nhân không thể không trọng xuất giang hồ, cùng các loại ác thế lực cận chiến, trong đó cao trào một màn, chính là già cả nhân vật chính đại chiến ngày xưa chiến hữu siêu nhân.

Frank - Miller am hiểu nhất đắp nặn nhân vật nhân vật, chính là kia vài mặc kệ cỡ nào cố gắng, cuối cùng bao giờ cũng là vô vọng bại bởi vận mệnh bi kịch anh hùng, bọn họ thua trận cuối cùng chiến dịch, lại thắng được nhân tâm.

Không hề nghi ngờ, Leonidas chính là loại hình này.

“Ta tháng trước cùng Frank - Miller tiếp xúc qua.” Zack Snyder nhìn thấy Matthew tầm mắt từ phân cảnh bản thảo thượng dời đi, nói,“Hỏi thăm qua hắn mua chen vào nói tiểu thuyết cải biên quyền sự tình.”

Matthew lập tức buông xuống bản thảo, hỏi,“Hắn đồng ý bán ra sao?”

Zack Snyder lắc đầu,“Frank - Miller cự tuyệt ta.” Hắn nghĩ nghĩ, nói tỉ mỉ nói,“Ta tháng trước chuyên môn đi New York, tìm đến Frank - Miller, tưởng cùng hắn nói chuyện hợp tác công việc, nhưng Frank - Miller phi thường bài xích, hắn nói [ Sparta ] ba trăm dũng sĩ đối với hắn ý nghĩa rất nhiều, là hắn chức nghiệp thôi xán đỉnh phong, hắn không thể khoan nhượng chính mình tâm huyết chi tác bị cải biên thành cùng loại [ Troy ] linh tinh nhàm chán phim.”

“Tăng giá đâu?” Matthew nói thẳng,“Chúng ta có thể liên hợp bỏ vốn, mua xuống này bộ tranh minh họa tiểu thuyết điện ảnh cải biên quyền.”

Zack Snyder lại lắc đầu,“Đây không phải tiền vấn đề, Frank - Miller cũng không thiếu tiền. Tuy rằng mua xuống cải biên quyền khẳng định muốn một bút to tiền, nhưng không thể đánh động Frank - Miller mà nói, dù cho chúng ta khai ra một ngàn vạn dollar giá cao, Frank - Miller cũng không tất sẽ đem cải biên quyền bán cho chúng ta.”

Matthew một tay ôm ngực, một tay còn lại nâng lên cằm, tự hỏi lên.

Zack Snyder phía trước liền cùng Matthew trò chuyện qua tài chính vấn đề, biết trong tay hắn có một bút to tài chính, nếu Frank - Miller chịu gật đầu, hai người hợp tác mua xuống [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] điện ảnh bản quyền tuyệt đối không là vấn đề.

“Ngươi có cái gì hảo biện pháp thuyết phục Frank - Miller sao?” Matthew hỏi.

Từng Zack Snyder có thể đạo diễn này bộ phim, mặc kệ sản xuất mới là ai, khẳng định là thuyết phục Frank - Miller , phỏng chừng Frank - Miller bản nhân cũng tán thành Zack Snyder này đạo diễn.

“Ta có một ý tưởng, bất quá hao tổn của cải có điểm đại.” Zack Snyder nhìn Matthew liếc nhìn, thấy hắn không có phản đối ý tứ, tiếp tục nói,“Frank - Miller lo lắng nhất , chính là cải biên điện ảnh sau phong cách vấn đề, cho nên chúng ta chỉ cần đánh mất hắn ở phương diện này nghi ngờ, mặt sau lại bàn liền sẽ thuận lợi rất nhiều.”

Hắn bưng lên ly, uống một ngụm nước, còn nói thêm,“Ta là như vậy tính toán , ta quay chụp mấy cái cùng tranh minh họa phong cách nhất trí màn ảnh, khiến Frank - Miller tự mình xem xem, nói không chừng có thể đả động hắn.”

Matthew suy nghĩ một chút, nói,“Có thể a, đây cũng là biện pháp.”

Zack Snyder buông xuống ly, cười cười, nói,“Quay chụp lấy màn xanh đến tiến hành, lại tìm đặc hiệu phòng công tác xử lý, quay chụp phí dụng có thể do ta cá nhân đến gánh vác, nhưng ta cần diễn viên, dáng người phi thường xuất sắc diễn viên.”

Matthew tưởng cũng không có tưởng, liền nói,“Nếu chúng ta muốn hợp tác, ta cho ngươi đương diễn viên.”

Zack Snyder gật gật đầu,“Matthew, thêm ngươi, thuyết phục lực liền càng cường .”

“Như vậy đi......” Matthew nhanh chóng làm ra quyết định,“Của ta tạo hình sư có thể lâm thời dùng cho quay chụp khi hoá trang, mặt khác diễn viên chúng ta có thể đi thuê, nơi sân mà nói, ta cùng Disney ảnh nghiệp quan hệ cũng không tệ lắm, tạm thời thuê Disney nhà sản xuất loại nhỏ studio quay chụp vài ngày cũng không có vấn đề.”

Hắn hơi thoáng tạm dừng, còn nói thêm,“Bất quá quay chụp phải đợi một đoạn thời gian, ta gần nhất có công tác muốn bận rộn.”

“Ta biết, ngươi muốn chuẩn bị quay chụp [ Smith vợ chồng ].” Zack Snyder vẫn chú ý Matthew động thái, đây là hắn có thể quay chụp lý tưởng điện ảnh lớn nhất bảo đảm,“Chúng ta quay chụp có thể đợi bận rộn xong [ Smith vợ chồng ] sau lại tiến hành, ta cũng muốn tiến hành một ít chuẩn bị công tác.”

Tuy rằng chỉ là quay chụp mấy cái xem thử màn ảnh, nhưng cũng có đại lượng chuẩn bị công tác phải làm, tỷ như thuê máy quay phim, thiết kế cảnh tượng, liên hệ đặc hiệu phòng công tác đợi đã (vân vân).

Zack Snyder nhìn thấy Matthew hoàn toàn duy trì hắn, đã hạ quyết tâm, chẳng sợ hao sạch đạo diễn [ Dawn of the Dead ] lấy đến thù lao, cũng muốn nếm thí một phen.

“Có thể.” Matthew châm chước một hồi, còn nói thêm,“Zach, có cần ta hỗ trợ địa phương, ngươi cứ việc mở miệng.”

Hắn cũng có chính mình tính toán, nếu có thể cùng Zack Snyder liên hợp mua xuống [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] điện ảnh cải biên quyền, cùng điện ảnh công ty hợp tác khi, liền có nhất định đàm phán tiền vốn , nói không chừng có thể kiêm nhiệm người sản xuất, hơn nữa mang tư tiến tổ.

[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] có thể đem Zack Snyder phủng hồng, hơn nữa khiến hắn cái loại này điển hình Zack Snyder phong cách có thể đi vào [ Batman đại chiến siêu nhân ] như vậy cao nhất chế tác, nghĩ đến box office khẳng định đại bán.

Vừa lúc trong tay hắn còn có tuyệt bút dòng tiền mặt, đầu tư diễn viên chính phim mà nói, hẳn là có nhất định tính khả thi.

Đương nhiên, Matthew cũng biết này không dễ dàng, chung quy lấy đến cải biên quyền mà nói, còn muốn có thể đả động mặt khác điện ảnh công ty, hắn cùng với Zack Snyder không có một mình chế tác phim tư bản cùng năng lực, lại càng không cần nói xa so chế tác trọng yếu phát hành .

Thực ra lý tưởng nhất trạng thái, không hơn Zack Snyder có thể đả động Frank - Miller, sau đó hắn diễn viên chính National Treasure cùng [ Smith vợ chồng ] box office đại bán, như vậy cho dù đến không được nhất tuyến vị trí, hắn cũng có thể vô hạn tiếp cận, liên tiếp không ngừng thành công, cũng sẽ khiến điện ảnh công ty đối với hắn tin tưởng mười phần, nói chuyện hợp tác mà nói sẽ càng vi dễ dàng.

Matthew cùng Zack Snyder ở trong phòng khách nói chuyện chỉnh chỉnh một buổi chiều, nói đến rất nhiều cụ thể sự tình.

Thẳng thắn giảng, Matthew tại diễn viên ngoài chuyên nghiệp tính rất kém cỏi, cho nên đưa đi Zack Snyder sau, hắn lập tức liên hệ Helen - Hermann, lại đi Thiên Sứ trù tính công ty cùng Helen - Hermann nói đến tiếp cận nửa đêm.

So với Matthew này nửa vời hời hợt, Helen - Hermann không thể nghi ngờ là chân chân chính chính chuyên nghiệp nhân sĩ, nàng cũng đối với này hạng mục bao nhiêu có chút hứng thú, chuẩn bị tự mình cùng Zack Snyder tán gẫu, hơn nữa dặn dò Matthew, phương diện này sự tạm thời do nàng đến theo vào, hắn vẫn là đem tinh lực đặt ở [ Smith vợ chồng ] quay chụp mặt trên.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 308: Hảo Trạng Thái

Ngọn đèn từ đỉnh đầu rải xuống, chiếu sáng Matthew bốn phía, sắc ấm ngọn đèn, khiến hắn cả người tại cuồng dã cùng cường hãn rất nhiều, còn mang theo một ít lực tương tác, hắn thượng thân cực kỳ Hợp Thể màu trắng sơ mi giải khai mặt trên hai khỏa nút thắt, vừa đúng phác thảo ra gần như hoàn mỹ cơ nhục đường cong, cho dù là ngồi trước quầy bar bất động, cũng cho người ta một loại phi thường man cảm giác.

Cảnh này là một màn ảnh dài, quay chụp phía trước đạo diễn chuyên môn công đạo qua Matthew, nam chính nhất định phải có cái loại này phi thường khốc phi thường trang trạng thái.

Hắn nâng dưới trên mũi kính đen, cầm lấy chai bia,“Uống” một ngụm, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm quyển sách trên tay.

Tại hắn sau lưng, làm bối cảnh họa lâm thời diễn viên qua lại xuyên toa.

Đột nhiên, dày đặc tiếng bước chân vang lên, súng vác vai, đạn lên nòng mặc chế phục võ trang cảnh sát, xông vào trong khách sạn, sau đó huyên thuyên nói chút Matthew căn bản nghe không hiểu ngôn ngữ.

Cảnh này bối cảnh là tại Columbia, Matthew biết kia vài huyên thuyên mà nói khẳng định là tiếng Tây Ban Nha.

“Ngươi một người sao, tiên sinh?” Quầy bar mặt sau tửu bảo thấu lại đây, nhỏ giọng nhắc nhở nói,“Một người mà nói phải cẩn thận .”

Lập tức có võ trang cảnh sát chú ý tới bên này, cầm súng lại đây, sau đó đối Matthew nói tiếng Tây Ban Nha lời kịch, Matthew tháo xuống kính đen, nhìn về phía bên kia, làm bộ như rất chăm chú nghe bộ dáng, lại dựa thế xoay người, sau dựa vào quầy bar, một bàn tay đồng thời đặt ở sau thắt lưng thương thượng.

Lúc này khách sạn môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, trang điểm mát lạnh nóng bỏng Charlize - Theron đi đến, lập tức có võ trang cảnh sát ngăn cản nàng, lớn tiếng đối với nàng chất vấn.

“Không ! ta không phải một người !” Charlize - Theron vừa lúc nhìn thấy Matthew, Matthew vừa lúc cũng nhìn về phía nàng, sải bước qua,“Không, không......”

Hắn chỉ Charlize - Theron, nói,“Ta không phải một người.”

Câu này lời kịch vừa nói xong, đạo diễn Doug Liman liền kêu ngừng quay chụp,“Đình ! Matthew, Charlize, các ngươi ánh mắt cùng biểu tình tất cả đều không đến vị.”

Matthew nhìn về phía Doug Liman, Charlize - Theron hơi hơi nhíu mi.

Doug Liman đi tới, đứng ở hai người bên cạnh, nói,“Các ngươi là nhất kiến chung tình loại hình ! Smith tiên sinh lần đầu tiên gặp Smith phu nhân khi cảm giác tựa như lễ Giáng Sinh sáng sớm, các ngươi muốn cho nhân có thể cảm giác được ấm áp cùng lãng mạn đến mức tận cùng.”

Hắn nhìn về phía Matthew cùng Charlize - Theron,“Các ngươi hiểu chưa?”

Charlize - Theron không nói gì, chỉ là gật gật đầu.

Matthew đồng dạng gật gật đầu.

Doug Liman lớn tiếng đối với chung quanh nói,“Các bộ môn một lần nữa chuẩn bị, năm phút đồng hồ sau chúng ta bắt đầu quay chụp.”

Nhìn thấy đạo diễn rời đi, Matthew cùng Charlize - Theron nhỏ giọng thảo luận vài câu, để quay chụp khi càng có “Nhất kiến chung tình” cái loại này ăn ý.

Từ Charlize - Theron ký kết chính thức diễn viên hợp đồng sau, hai người cùng một chỗ huấn luyện tiếp cận một tháng thời gian, bất quá huấn luyện càng nhiều là động tác hí, giống loại này văn hí phần lớn chỉ là đơn giản tập luyện một chút.

Làm này hạng mục người sản xuất, Akiva - Goldsman vẫn đứng ở vòng ngoài quan khán, hôm nay là lần đầu tiên quay chụp, hắn ít nhiều có chút không yên lòng, quay chụp không tính nhiều thuận lợi, bao giờ cũng là vỗ vỗ đình đình, bất quá này cũng rất bình thường, quay chụp vừa mới bắt đầu, kịch tổ cần một đoạn thời gian tiến hành ma hợp.

Trong sân quay chụp lại bị đạo diễn Doug Liman kêu ngừng, nam nữ nhân vật chính tựa hồ còn không có tìm đến nên có cái loại này phản ứng.

Này bộ phim, nam nữ nhân vật chính đối thủ hí rất quan trọng.

Rất nhanh, trong sân quay chụp lại bị Doug Liman kêu ngừng.

Akiva - Goldsman minh bạch Doug Liman vì sao tuyển như vậy một có chút độ khó màn ảnh dài làm quay chụp cảnh đầu tiên, Doug Liman rõ ràng là muốn dùng phương thức này nói cho nam nữ nhân vật chính thậm chí toàn bộ kịch tổ, công tác đã bắt đầu, nhanh chóng tiến vào trạng thái.

Trường quay trung các loại vấn đề ùn ùn, Matthew - Horner ánh mắt quá mức sắc bén, Charlize - Theron quá mức lãnh khốc, ngọn đèn đột nhiên chớp động, đạo cụ thương đột nhiên kẹt môn......

Phía trước phía sau quay chụp hơn mười lần, kịch tổ dần dần ma hợp thông thuận, Matthew - Horner cùng Charlize - Theron trạng thái cũng đi ra .

“Chúng ta hai là cùng nhau .”

Nghe được Matthew - Horner nói ra câu này lời kịch, Akiva - Goldsman ngẩng đầu nhìn, Matthew - Horner đang kéo Charlize - Theron hướng trường quay bên cạnh đi.

Giờ khắc này, hắn ánh mắt không tự chủ được cùng hai người kia chuyển động, nam nữ nhân vật chính tựa hồ có loại hỏa hoa bắn ra bốn phía cảm giác.

Nói thật, hắn trước đây không có phát hiện Charlize - Theron lớn bao nhiêu mị lực, nhưng hiện tại nàng xác thật so bất cứ nhất trương tỉ mỉ quay chụp trên ảnh chụp nàng đều phải hảo xem, tư thế lanh lẹ, tính cách tiêu sái, trung tính khí chất cùng nữ tính gợi cảm kết hợp đến mức hoàn mĩ vô cùng.

Lại nhìn Matthew, cùng Charlize - Theron phối hợp vừa đúng, hắn phóng đãng bất kham, tiêu sái cuồng dã một mặt đều có thể tại an Charlize - Theron trước mặt hoàn toàn triển khai, mị lực chỉ số dứt khoát bạo biểu.

Thậm chí, Akiva - Goldsman sinh ra chính mình cùng Doug Liman phi thường may mắn, tuyển đúng nam nữ nhân vật chính ý niệm.

Điều đầu tiên màn ảnh gian nan chụp xong, Doug - Roman mắt thấy Matthew cùng Charlize - Theron trạng thái đã điều động lên, lập tức thúc giục kịch tổ nhanh hơn tiết tấu, lấy thừa dịp bọn họ đang tại trạng thái quay chụp càng nhiều màn ảnh.

Trận thứ hai hí rất nhanh liền quay chụp .

Matthew đẩy ra cửa phòng, mang theo Charlize - Theron về tới phòng mình, ngoài cửa phòng còn có võ trang cảnh sát hảo kỳ nhìn về phía bên này, đẳng Matthew đóng lại cửa phòng, Charlize - Theron ghé vào phía sau cửa, Matthew cũng ỷ ở mặt trên.

Charlize - Theron quay đầu nhìn về phía Matthew, trên mặt trong mắt là một loại nữ nhân gặp được trúng ý nam nhân khi cái loại này không chút nào che giấu thưởng thức, Matthew đồng dạng nhìn về phía Charlize - Theron, trong ánh mắt tất cả đều là tìm tòi nghiên cứu, hảo kỳ cùng tâm động.

“Ta là giản.” Charlize - Theron chủ động tự giới thiệu, hơn nữa vươn ra tay, Matthew cầm lấy tay nàng,“Ta là John.”

Hai người nhìn lẫn nhau, bàn tay cứ việc buông ra, lại vẫn quấn quanh khoát lên cùng nhau......

Đại khái là vừa mới kia màn diễn bị Doug Liman bức ra trạng thái, Matthew cùng Charlize - Theron cảm xúc hoàn toàn mang vào đến nhân vật bên trong, đạo diễn Doug Liman hô đình sau, hai người bàn tay ngón tay còn quấn quanh khoát lên cùng nhau, trong lúc nhất thời cũng không có tách ra ý tứ.

Qua vài giây, Matthew dẫn đầu từ nhân vật trung thoát khỏi đi ra, Charlize - Theron cũng khôi phục đến trạng thái bình thường, hai người thủ đồng thời dừng lại, lại không có lập tức tách ra.

Matthew đối Charlize - Theron cười cười, Charlize - Theron đối Matthew khẽ gật đầu, hai người xoay người, cùng nhau hướng tới nơi nghỉ ngơi đi.

Charlize - Theron cùng Matthew rất quen thuộc, cũng không khách khí, vừa đi vừa nói chuyện,“Ngươi kỹ xảo biểu diễn cũng không truyền thông cùng bình luận giới thuyết như vậy không chịu nổi a.”

“Thật sao?” Matthew quay đầu nhìn Charlize - Theron, nhỏ giọng nói,“Có lẽ là theo ngươi đáp hí đặc biệt có cảm giác, bị kích phát ra hảo trạng thái.”

Đi đến nơi nghỉ ngơi ngồi xuống, hắn tiếp nhận trợ lý đưa qua chén nước, uống một ngụm, lại đối ngồi tại bên cạnh Charlize - Theron nói,“Nói thật, ta đến hiện tại cũng không hiểu những người đó phán đoán kỹ xảo biểu diễn hảo xấu tiêu chuẩn gì.”

Charlize - Theron hơi hơi nhún vai,“Ta cũng làm không rõ, ta chỉ biết một điểm, bọn họ đặc biệt thích soái ca cùng mỹ nữ ở trong phim tự mình hại mình, cho nên ta liền làm bọn họ muốn , tối thiểu kết quả còn không kém.”

Matthew gật gật đầu, nói,“Ta từng xem qua về ta diễn viên chính phim đại bộ phận chuyên nghiệp bình luận cùng fan điện ảnh bình luận, ta không phát hiện bất luận kẻ nào nói xem ta diễn viên chính điện ảnh sẽ ra hí.”

“Ta cũng không có từng nhìn đến.” Charlize - Theron rất xác nhận điểm này, nói tiếp,“Vì thông qua nhân vật này thử vai, ta xem qua ngươi từ Black Hawk Down tới nay sở hữu phim, ngươi tuyệt đối không có những người đó nói được như vậy kém, hơn nữa cũng có thể nhìn ra của ngươi tiến bộ.”

Nàng phi thường nghiêm túc nói,“Nếu lấy ta chính mình tiêu chuẩn cân nhắc, Matthew, của ngươi kỹ xảo biểu diễn ứng đối tuyệt đại bộ phận thương nghiệp điện ảnh đủ rồi, về phần văn nghệ loại phim......”

Charlize - Theron chỉ chỉ chính mình,“Từ ta trên người ngươi nên minh bạch, rất nhiều phim văn nghệ nhân vật, cần thực ra không phải kỹ xảo biểu diễn.”

Matthew cười nói,“Điểm ấy ta tán đồng.”

Mọi người đều biết, Charlize - Theron kỹ xảo biểu diễn cũng không xuất chúng, thậm chí hắn cảm giác so với chính mình tốt không đến nơi nào.

Ngắn gọn nghỉ ngơi thời gian qua đi, Matthew lại cùng Charlize - Theron đầu nhập đến quay chụp trong, hai người quay chụp đều là lấy Columbia làm bối cảnh vai diễn, trong đó còn có một đoạn cực kỳ nóng bỏng kề mặt vũ.

Này đoạn vũ đạo có thể nói nam nữ nhân vật chính kích tình phóng thích, lẫn nhau xa lạ thần bí kích thích Adrenaline phân bố, vũ đạo trung cũng tràn ngập khiêu khích cùng so đấu, đồng thời hai người hơi say, kia một khắc mạn diệu chỉ có thể thông qua thần thái cùng động tác biểu đạt đi ra

Ngày đầu tiên quay chụp chấm dứt sau, hai người lại tại kịch tổ tin tức quan dẫn dắt dưới, cùng nhau tiếp nhận truyền thông phóng viên phỏng vấn.

“Qua lại, Matthew tại phim hành động trung nhiều là đơn độc hành động, mà lần này quay chụp lại muốn theo ta trở thành hợp tác, hai người cùng một chỗ hoàn toàn là một chuyện khác.”

Đối mặt phóng viên ống nói, Charlize - Theron phi thường thuần thục nói kịch tổ trước đó định ra hảo lời kịch,“Chúng ta tất yếu học được cầm chứa đầy đạn dược súng lục luân phiên đi tới, tiến công yểm hộ, xạ kích di động mục tiêu, mặc dù có chút để người điên cuồng, nhưng chúng ta học được cho nhau tín nhiệm.”

Đến phiên Matthew nhận phỏng vấn khi, hắn còn nói thêm,“Chúng ta tại quay chụp trung sẽ sử dụng đại lượng tân công nghệ cao vũ khí, bao gồm súng điện giật cùng mê muội thương, từ mp5 hình súng tiểu liên đến quang học ngắm chuẩn cũng xứng có cao dung lượng băng đạn tinh vi súng lục, chúng ta đã tận lực hoàn thiện các loại súng ống sử dụng kỹ xảo. Huấn luyện viên nghiêm khắc yêu cầu diễn viên hành động chân thật có thể tin, mà phi trống rỗng tưởng tượng, thậm chí ngay cả vũ khí tầm bắn đều phải tinh tế nắm giữ.”

Tuy rằng hiện nay là điện ảnh đặc hiệu hoành hành niên đại, nhưng [ Smith vợ chồng ] không phải phim khoa học viễn tưởng, mà là bắn nhau phim hành động, người xem ở loại này loại hình phim bên trong, đều hi vọng nhìn thấy diễn viên tự mình hoàn thành kỹ năng đặc biệt, bởi vì này không phải máy tính trò chơi, kịch tổ nguyện ý tại quay chụp phía trước tiêu phí đại lượng thời gian khiến Matthew cùng Charlize - Theron đi diễn luyện, thí nghiệm, mục đích muốn cùng chân thật trường hợp tận lực không có sai biệt.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 309: Tham Khảo Bắt Chước

Theo sau quay chụp trung, đại lượng động tác hí bắt đầu xuất hiện, Matthew tiến vào am hiểu nhất giai đoạn, vô luận là bắn nhau vai diễn, vẫn là tay không vật lộn, bao giờ cũng là có vẻ thành thạo có thừa, so với hắn, Charlize - Theron gặp không thiếu phiền toái, dù cho nàng trước quay chụp tiến hành một tháng chuyên nghiệp huấn luyện, lại cũng không thể giống Matthew như vậy thoải mái tự nhiên.

Bất quá, cùng Matthew cùng loại, Charlize - Theron cơ bản cũng không có sử dụng kỹ năng đặc biệt thế thân, mọi động tác hí tất cả đều tự mình lên sân, hơn nữa nàng vai rộng chân dài, bất đồng với kia vài tinh tế thon thả nữ diễn viên, động tác hí đánh lên cũng rất có thuyết phục lực.

Quay chụp qua mở màn lấy Columbia làm bối cảnh vai diễn sau, kịch tổ chuyển dời đến một khác gian studio, nơi này đã bị bố trí trở thành gia cư quảng trường, lấy dùng cho trong kịch bản cuối cùng một hồi đại chiến vai diễn quay chụp.

Này studio bên trong, vang lên bang bang bàng bàng tiếng súng, cũng biến thành vẻ bình thường.

Matthew rất thích hợp như vậy quay chụp, không chỉ là theo nhiều năm kiên trì bền bỉ huấn luyện, hắn tại vật lộn cùng súng ống sử dụng phương diện, dần dần tiếp cận chuyên nghiệp trình độ, còn có kịch tổ động tác thiết kế, có quá nhiều Cảng thức bắn nhau phim hành động hương vị.

Đối với Cảng thức bắn nhau phim hành động, xem qua vô số lần [ anh hùng bản sắc ] cùng [ đẫm máu song hùng ] linh tinh phim Matthew, dứt khoát rất quen thuộc .

Tuy rằng từng hắn bỏ lỡ Hongkong huy hoàng phòng video thời đại, nhưng rất nhiều kinh điển Hongkong đối với kia phiến thổ địa thích điện ảnh giải trí nhân ảnh hưởng, là Bắc Mĩ bên này nhân khó có thể tưởng tượng .

Này bộ phim tại động tác trên thiết kế bắt chước Cảng thức bắn nhau phim hành động, cũng là Doug Liman chính miệng đối Matthew nói qua .

Tại tiền kì chuẩn bị trung, hai người tiến hành nhân vật cùng kịch bản trao đổi khi, Doug Liman từng nói qua, Cảng thức bắn nhau phim hành động động tác trường hợp thật sự là ưu nhã cùng lãng mạn để người khó có thể tin, có đôi khi hoàn toàn không giống như là một hồi ngươi chết ta mất mạng quyết đấu, tại đá bóng, ngủ thậm chí là ăn cơm trống không, cũng đã quyết ra thắng bại.

Vì cấp Smith vợ chồng hôn nhân cùng thân phận ở giữa cơ cấu một cân bằng điểm, Doug Liman đặc biệt vì bọn họ an bài cùng loại với vũ đạo lãng mạn phái cách đấu, lấy truyền thống vũ khúc tản mát ra một loại mê hoặc nhân tâm lãng mạn không khí, phi truyền thống cách đấu vừa lúc thể hiện là hai người ở giữa giương cung bạt kiếm đối lập cảm xúc.”

Không hề nghi ngờ, mĩ thức bắn nhau phim hành động phong cách tương đối tả thực, Cảng thức bắn nhau phim hành động chủ nghĩa lãng mạn sắc thái càng đậm.

Phương diện này điển hình không thể nghi ngờ chính là John - ngô, không nói hắn quay chụp Cảng thức bắn nhau phim hành động, cho dù là đi đến Hollywood quay chụp lấy Face Off vi đại biểu bắn nhau phim hành động, cũng không không tràn ngập chủ nghĩa lãng mạn sắc thái.

Tỷ như Face Off trung Nicolas Cage, không xem gương mặt chỉ xem nhân vật phong cách mà nói, sống thoát thoát nhất USA Tiểu Mã ca.

Cảng thức phim hành động đối Hollywood phim hành động ảnh hưởng phi thường thâm, Matthew tại Hollywood đợi này vài năm, có thể nhìn ra được đến, hôm nay cái loại này đơn giản thô bạo lại có chút tay chân vụng về Hollywood truyền thống phim hành động, cơ hồ tại chủ lưu phim thương mại trung tuyệt tích .

Càng nhiều Hollywood phim hành động, đều giống Doug Liman cùng [ Smith vợ chồng ] như vậy, tham khảo Cảng thức phim hành động tốt đẹp nhân tử, đến vì chính mình phim phục vụ.

Thẳng thắn tiến, những người này hoặc là phim chỉ có thể bắt chước da lông, nhưng này đối với Hollywood điện ảnh đến nói vậy là đã đủ rồi.

Hollywood chủ lưu thương nghiệp phim thu gom tất cả, rất giỏi về hấp thu mặt khác địa khu phim sở trường vi mình dùng, lại cho tới bây giờ đều sẽ không biến thành kia vài địa khu phim.

Matthew phương diện này xem qua điển hình nhất , không thể nghi ngờ là Quentin - Tarantino Kill Bill, này bộ phim chợt vừa thấy lên đi, tựa hồ là đang bắt chước kiểu cũ Cảng thức đánh võ phiến, nhưng bên trong kia một bộ, vẫn là điển hình Quentin - Tarantino gì đó.

[ Smith vợ chồng ] cũng không ngoại lệ, đối với Cảng thức bắn nhau phim hành động tham khảo bắt chước, đương nhiên cũng là dừng lại ở mặt ngoài.

Doug Liman dù sao cũng là đánh ra qua The Bourne Identity đạo diễn, làm sao có khả năng đơn thuần đi bắt chước, phim nội hạch tất nhiên là hắn phía trước cùng Matthew nói kia một bộ, đây là một bộ giảng thuật phu thê cùng gia đình hí.

Tại gia cụ quảng trường cảnh tượng trung quay chụp toàn bộ vai diễn, không có gì không tại thể hiện điểm này, dù cho nam nữ nhân vật chính ngoài miệng làm cho lại hung, động tác thiết kế trung, chỉ cần trong đó một người gặp được nguy hiểm, người khác tất nhiên xả thân tới cứu.

Phanh -- phanh -- phanh --

Studio trúng đạn thanh không ngừng vang lên, Charlize - Theron che cánh tay đổ ở trên mặt đất, tiếng súng không có đình chỉ, vang lên càng thêm dày đặc, nàng đỉnh đầu trên kệ hàng một đám gối đầu phân phân bạo liệt, màu trắng lông ngỗng ở không trung chung quanh phi vũ.

Charlize - Theron một đôi chân dài dùng lực đạp trên mặt đất, biên nâng thương đánh trả, biên hướng một cái khác kệ hàng mặt sau trốn, có vẻ tương đương chật vật.

Đột nhiên, động cơ tiếng nổ vang vang lên, Matthew điều khiển một chiếc tứ luân xe máy từ Charlize - Theron mặt sau môn trung xông đến, hắn một tay nắm giữ xe máy tay lái, một tay còn lại giơ lên mp5 liên tục xạ kích, công kích Charlize - Theron địch nhân, phân phân trúng đạn ngã xuống đất.

“Lên xe !” Hắn xung Charlize - Theron hô.

Không có địch nhân hỏa lực áp chế, Charlize - Theron lập tức từ mặt đất bò lên, một nhanh chân vọt tới xe máy trên ghế sau, tháo xuống Matthew lưng súng tự động, đối với tân tiến vào địch nhân điên cuồng khai hỏa.

Cùng lúc đó, đối diện đóng vai võ trang sát thủ lâm thời diễn viên cũng phân phân nổ súng đánh trả, Matthew dùng thân thể che lấp mặt sau Charlize - Theron.

Tứ luân xe máy từ đong đầy gia cư đồ dùng container gian xuyên qua, dựa theo trước đó thiết kế, dừng ở chủ máy quay phim phía trước.

“Đình !” Đạo diễn Doug Liman kêu đình quay chụp, phi thường hài lòng nói,“ok ! trận này động tác hí qua !”

Cùng mặt khác đạo diễn bất đồng, Doug Liman không có đem động tác cảnh tượng giao cho động tác chỉ đạo phụ trách, mà là tự mình chưởng kính này mấy động tác vai diễn.

Cùng Matthew am hiểu động tác vai diễn cùng loại, Doug Liman đồng dạng am hiểu quay chụp động tác hí.

Hôm nay công tác như vậy kết thúc, Matthew tháo xuống có điểm biến hình màu trà kính đen, giao cho bên cạnh trợ lý, xắn lên màu trắng sơ mi ống tay áo nhìn nhìn, lần trước quay chụp trung, cánh tay hắn va vào một trên tủ đầu giường, bất quá vấn đề không tính rất lớn.

Warner nhà sản xuất này gian lão cũ studio, nơi nơi đều là gia cụ cùng gia cư đồ dùng.

Matthew phi thường rõ ràng, sở dĩ đem cuối cùng đại chiến vai diễn thiết kế ở như vậy một cảnh tượng trung, cũng là cùng đạo diễn Doug Liman cùng biên kịch Simon - Kinberg đối với phim ở bên trong thiết lập tướng ăn khớp.

Doug Liman cho rằng, không thể chỉ dựa vào hắn cùng Charlize - Theron biểu diễn đến chống đỡ Smith vợ chồng rất có hí kịch tính nhân vật quan hệ, hai người xung quanh sự vật cũng có thể có nào đó ám chỉ, cho nên tại hai người gia ngoài, gia cư quảng trường không thể nghi ngờ là trận này phu thê chiến tranh tốt nhất vật dẫn.

Một ngày quay chụp hoàn thành, Matthew từ Doug Liman chỗ đó lấy đến mới nhất quay chụp kế hoạch, lại đại khái phiên một chút, lúc này mới chuẩn bị kêu lên Charlize - Theron cùng nhau, đi phòng hóa trang tẩy trang, hai người độc lập hoá trang gian kề sát , bình thường chụp hoàn cơ bản đều là cùng nhau đi.

Bất quá hôm nay Charlize - Theron không chào hỏi trước hết đi, Matthew ra trường quay quẹo vào hoá trang gian ở hành lang, vừa lúc nhìn thấy nàng cùng Stuart Townsend, nhớ tới Stuart Townsend buổi chiều lại đây tham Charlize - Theron ban.

Hắn nhìn hai người bối cảnh, nháy mắt lóe qua mấy cái ý niệm, nhanh hơn cước bộ đuổi theo.

“Hải, Sally !” Matthew còn ra thanh hô.

Charlize - Theron lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía bên này, bên cạnh Stuart Townsend đồng dạng đứng lại quay đầu.

Matthew đối với này hai người vẫy vẫy tay, vài bước đi đến bọn họ trước mặt, trước cùng Stuart Townsend nói,“Ngươi hảo, Townsend, đã lâu không gặp .”

Stuart Townsend mặt lạnh thượng, chen ra một tia khách sáo tươi cười, đáp lại nói,“Ngươi hảo.”

Matthew chưa cùng Charlize - Theron chào hỏi, hoàn toàn là một bức phi thường quen thuộc, căn bản không cần chào hỏi bộ dáng.

“Có chuyện sao?” Charlize - Theron hỏi.

“Đây là kịch tổ điều chỉnh sau quay chụp kế hoạch.” Matthew biết Charlize - Theron không có lĩnh, đem trong tay kia phân đưa qua,“Có rất nhiều địa phương đều làm điều chỉnh, ngươi tốt nhất nhìn kỹ xem.”

Charlize - Theron tiếp qua,“Hành a, ta nguyên bản chuẩn bị tẩy trang xong lại để người đi lĩnh .” Nàng cười cười,“Ta đi trước tẩy trang .”

Matthew khẽ gật đầu,“Ân, ta cũng đi tẩy trang.”

Charlize - Theron tiếp đón Stuart Townsend cùng nhau triều hoá trang gian bên kia đi, Matthew đi ở bên cạnh cùng nàng trò chuyện trên công tác sự tình, đặc biệt là nhân vật biểu diễn ở giữa hô ứng cùng phối hợp.

Tiền kỳ chuẩn bị khi huấn luyện, lại thêm gần nhất trong khoảng thời gian này quay chụp, Matthew cùng Charlize - Theron tựa như trong kịch bản phá kén trùng sinh nam nữ nhân vật chính như vậy, dần dần hình thành một ít ăn ý.

Hai người hoá trang gian kề sát , rất nhanh liền đến , Matthew cũng không nói lời vô nghĩa, tùy tiện cùng Charlize - Theron phất phất tay, sau đó lễ phép cùng Stuart Townsend cáo từ, sau đó tiến vào chính mình hoá trang gian.

Hoá trang sư sớm chờ ở nơi này, bởi thượng là phấn nền, hơn mười phút liền giúp Matthew tá xong trang.

Matthew đuổi đi hoá trang sư, vừa mới chuẩn bị đi phòng thay quần áo thay quần áo, tiếp đến Helen - Hermann đánh tới điện thoại, Helen - Hermann thông tri hắn, Disney ảnh nghiệp hôm nay cấp Thiên Sứ trù tính công ty phát hàm, yêu cầu Matthew đi tham gia cuối tháng bảy cùng tám tháng sơ mấy cái thanh thiếu niên trao giải điển lễ, chí ít phải từ giữa tuyển một, lấy phối hợp Disney ảnh nghiệp vi [ Cướp biển vùng Caribbean ] tục tác tiến hành tiền kỳ tạo thế.

Kết hợp [ Smith vợ chồng ] kịch tổ quay chụp kế hoạch, lại thêm Wales hành lang tranh vẽ trung mỗ vị thiếu nữ mời, Matthew cùng Helen - Hermann đơn giản thương nghị một phen sau, khiến nàng đi thông tri Disney ảnh nghiệp, hắn lịch phát hành thích hợp tham gia Young Hollywood Awards trao giải điển lễ.

Vừa lúc này trao giải điển lễ cử hành kia hai ngày, kịch tổ là lấy quay chụp Charlize - Theron vai diễn làm chủ, nam chính vai diễn ít.

Helen - Hermann sẽ cùng kịch tổ câu thông hắn lịch phát hành, này mấy không cần Matthew quá mức bận tâm.

Cắt đứt điện thoại, đi phòng thay quần áo đổi về chính mình quần áo, Matthew thu thập một chút, cõng bao chuẩn bị rời đi studio, vừa đi đến cạnh cửa, cách vách Charlize - Theron hoá trang gian bên trong, đột nhiên truyền đến một trận khắc khẩu thanh.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 310: Bao Dung Không Phải Dung Túng

Warner nhà sản xuất kiến thành thời gian rất lâu , này gian studio trung rất nhiều phòng vách tường đều là tấm ngăn, cách âm hiệu quả chỉ có thể nói như vậy, Matthew dù cho không cẩn thận phân biệt, cũng có thể nghe được ra khắc khẩu người là Charlize - Theron cùng Stuart Townsend, bất quá Charlize - Theron thanh âm rất thấp, Stuart Townsend thanh âm lại càng ngày càng cao.

Đột nhiên, khắc khẩu ngưng bặt, tiếp cự đại đóng sầm cửa tiếng vang lên.

Matthew kéo ra môn ra hoá trang gian, vừa lúc nhìn thấy Stuart Townsend bóng dáng biến mất tại hành lang chỗ cuối, phỏng chừng vừa rồi đóng sầm cửa người chính là hắn.

Không phải bất cứ một không có tiếng tăm gì nam nhân, đều có thể thản nhiên nhận chính mình bạn gái là Oscar ảnh hậu, đặc biệt hắn bản thân vẫn là diễn viên.

Trong lòng cảm khái một câu, Matthew đi đến Charlize - Theron hoá trang gian trước cửa, nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng, hỏi,“Sally, ta có thể đi vào tới sao?”

“Chờ. ” bên trong truyền đến Charlize - Theron thanh âm, rất nhanh nàng liền nói,“Mời vào.”

Matthew đẩy cửa đi vào, Charlize - Theron đang ngồi ở trước hoá trang kính, tinh xảo trên khuôn mặt vẫn là kia phó thoáng hiển lãnh đạm bộ dáng.

“Không có việc gì đi?” Matthew buông xuống ba lô, kéo qua một cái ghế, ngồi ở Charlize - Theron bên cạnh, quan tâm hỏi,“Đây là lại làm sao?”

Đây không phải hắn lần đầu tiên tại kịch tổ nhìn thấy Stuart Townsend cùng Charlize - Theron khắc khẩu, bất quá vài lần trước hai người thanh âm đều rất nhỏ, không giống lần này như vậy kịch liệt.

Charlize - Theron khẽ lắc đầu,“Không có việc gì.” Nàng miễn cưỡng miễn cưỡng tươi cười,“Cám ơn ngươi, Matthew.”

Matthew thò tay vỗ nhè nhẹ Charlize - Theron cánh tay, không có lại hỏi, ngược lại nói,“Chúng ta là bằng hữu nha.”

Mặc kệ nói như thế nào, Stuart Townsend đến hiện tại vẫn là Charlize - Theron bạn trai, hắn này ngoại nhân tùy tiện xen mồm phát biểu ý kiến mà nói, rất dễ dàng thu nhận phản cảm.

Kia không phải hắn muốn , liền tính là muốn xen mồm, cũng phải tìm một thích hợp cơ hội, hiện tại Charlize - Theron rõ ràng còn tại bao dung Stuart Townsend.

Charlize - Theron lúc này đứng lên, đơn giản thu thập một chút chính mình bao, nói,“Chúng ta đi thôi.”

Matthew cõng ba lô, quá khứ kéo ra cửa phòng, đẳng Charlize - Theron đi ra ngoài, lúc này mới cùng nhau hướng studio cửa đi.

Thật dài hành lang phi thường im lặng, nhưng Matthew một đường đi qua, từ một ít mở ra cửa phòng trong, có thể nhìn thấy không thiếu hảo kỳ ánh mắt.

Charlize - Theron đồng dạng chú ý tới , trực tiếp kéo lên vận động áo khoác mũ trùm, gắn vào trên đầu.

Ra studio, bởi cự ly nhà sản xuất cửa không phải rất xa, hai người dứt khoát đi bộ, Charlize - Theron lại lấy ra một chiếc kính đen, che ở trên mặt.

“Chúng ta nhận thức bao lâu, Matthew?” Nàng đột nhiên hỏi.

Matthew suy nghĩ một chút, nói,“Hơn hai năm đi, không ngươi cùng Keanu cùng Depp nhận thức sớm.”

Charlize - Theron dùng trên chân giày thể thao đá đi đường mặt một hòn đá nhỏ, không đầu không đuôi nói,“Chúng ta cùng một chỗ hai năm trước, hắn không phải cái dạng này .”

Matthew biết Charlize - Theron nói đến là Stuart Townsend, thấy nàng còn có nói tiếp ý tứ, cũng liền không có nói tiếp.

“Sau này ta dần dần thành danh .” Charlize - Theron tự mình nói,“Sự nghiệp của hắn lại không có khởi sắc, dần dần rất nhiều thứ đều thay đổi.”

Nàng thở dài một hơi,“Xác thực điểm đến nói, League of Extraordinary Gentlemen thất bại, triệt để cải biến chúng ta sinh hoạt.”

Nếu Charlize - Theron nguyện ý nói đến, Matthew dứt khoát nhân cơ hội nói,“Thực ra người đều tại thay đổi, ta và ngươi cũng tại biến, nhưng nhân muốn thích ứng loại này thay đổi, muốn thích ứng ngoại giới hoàn cảnh, mà không phải khiến hoàn cảnh đi thích ứng người nào đó, này cũng không khả năng.”

Charlize - Theron cười cười,“Nếu là hắn có thể có ngươi như vậy tâm tính, cũng sẽ không giống hiện tại cái dạng này .” Nàng hai tay sao tiến trong túi áo, nói,“Nhất tâm muốn tranh thủ , cố gắng muốn kinh doanh , lại bao giờ cũng là ra lệch lạc, không thể đi lên lý tưởng trung con đường đó.”

“Không nghĩ tới đổi một con đường sao?” Matthew nói.

Nghe nói như thế, Charlize - Theron dừng lại cước bộ, xoay người nhìn về phía Matthew, Matthew rất thản nhiên nhìn nàng, phảng phất quan tâm tốt nhất bằng hữu như vậy, nói,“Sally, ngươi đem ta coi là làm bằng hữu, ta làm ngươi bằng hữu, có vài lời nghẹn rất lâu , ta cũng không biết có nên hay không nói.”

“Nói đi.” Charlize - Theron đối Matthew ấn tượng vẫn phi thường tốt.

“Ta không phải muốn can thiệp của ngươi sinh hoạt cá nhân, chỉ là cảm giác có chút khó chịu.” Matthew phóng thấp thanh âm, nói,“Lần trước tại Depp tửu ba cửa, ta nhìn thấy Stuart Townsend ở trên xe đối với ngươi động thủ , lúc ấy nếu không phải chúng ta cách có điểm xa, Stuart Townsend ô tô phát động mau, ta cùng Depp sẽ đem hắn từ trên xe kéo xuống đến......”

Câu nói kế tiếp hắn không có nói, tin tưởng Charlize - Theron khẳng định có thể minh bạch.

Matthew nhìn Charlize - Theron, thẳng thắn,“Ta cùng Depp tính tình ngươi hẳn là lý giải, ngươi là chúng ta bằng hữu, nhưng hắn không phải, nếu có nhân ngay trước mặt ta đối với ngươi động thủ, ta......”

Hắn khoát tay,“Tính, không nói này mấy . Sally, ở trong mắt ta, ngươi là một kiên cường độc lập nữ tính, cũng là một phi thường có bao dung tâm nhân.”

Charlize - Theron vẫn trầm mặc, nhưng nàng một điểm đều không cảm giác Matthew mà nói chói tai, ngược lại cảm giác Matthew tựa như Keanu - Reeves như vậy, thật là đang quan tâm nàng.

Tại Stuart Townsend vấn đề bên trên, Keanu - Reeves không chỉ một lần khuyên qua nàng.

Matthew khe khẽ thở dài,“Sally, vô luận ngươi làm cái gì lựa chọn, ta làm bằng hữu đều sẽ duy trì ngươi, nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, bao dung không phải dung túng.”

Charlize - Theron gật gật đầu,“Ta biết.”

Matthew không có nói thêm gì, Charlize - Theron tuổi so với hắn còn lớn, không phải Lily - Collins hoặc là Alexandra - Daddario như vậy không kiến thức thiếu nữ, cho dù là tại nàng chủ động mở miệng đàm luận dưới tình huống, có vài lời vẫn là điểm đến thì ngừng cho thỏa đáng.

Huống hồ, Charlize - Theron rõ ràng nghe vào hắn những lời này, kia liền không tất yếu nói thêm nữa .

Đi đến Warner nhà sản xuất cửa dừng xe khu, Matthew trước khi lên xe, hỏi,“Muốn hay không chúng ta đi Black Mamba uống một chén.”

“Ngày sau đi.” Charlize - Theron lắc lắc đầu,“Ta muốn trở về suy xét một vài sự tình.”

Matthew kéo ra cửa xe, còn nói thêm,“Có chuyện mà nói, tùy thời đánh cho ta điện thoại.”

Charlize - Theron cười gật gật đầu, lên chính mình xe.

Mặt sau trong vài ngày, Matthew cùng Charlize - Theron như cũ phối hợp quay chụp tại gia cư quảng trường bắn nhau vai diễn, hắn không có lại nhìn đến Stuart Townsend đến kịch tổ tham Charlize - Theron ban, cùng Charlize - Theron nói chuyện phiếm thời điểm, biết được nàng phát động chính mình mạng lưới quan hệ, tại gọi là [ The Best Man ] kịch tổ trong, cấp Stuart Townsend mưu cầu đến trọng yếu nhân vật.

Matthew cũng không có nói thêm cái gì, vẫn là giống phía trước như vậy, quay chụp trong cùng Charlize - Theron phối hợp ăn ý, quay chụp rất nhiều thường xuyên cùng một chỗ nói chuyện phiếm uống trà ăn cơm.

Quay chụp đồng thời, Matthew thừa dịp cuối tuần kịch tổ thời gian nghỉ ngơi, còn phỏng vấn mấy cái cho hắn hòm thư nhắn lại nhận lời mời trợ lý, lại không có gặp được rất thích hợp nhân tuyển, ở một phương diện này, hắn thủy chung lo liệu thà thiếu không ẩu nguyên tắc.

Chung quy tư nhân trợ lý có thể tiếp xúc đến ngôi sao quá nhiều không để người biết gì đó .

Mặt khác, hắn tư nhân hòm thư bên trong, thu đến Lily - Collins viết tới được mấy phong bưu kiện.

Này mấy bưu kiện phần lớn là phấn ti đối với ngôi sao tốt đẹp tưởng tượng cùng ân cần thăm hỏi, còn có chính là hỏi thăm Matthew đến cùng hay không đi tham gia Young Hollywood Awards trao giải điển lễ.

Mặt khác kia vài Matthew không có để ý, chỉ là hồi phục Lily - Collins hỏi thăm bưu kiện, nói cho chính hắn sẽ đúng giờ xuất hiện ở Young Hollywood Awards trao giải điển lễ bên trên.

Matthew năm trước liền cùng Disney ảnh nghiệp phương diện ký kết [ Cướp biển vùng Caribbean ] hai bộ tục tập diễn viên hợp đồng, phối hợp Disney ảnh nghiệp tiến hành tuyên truyền mở rộng cũng là hợp đồng quy định nghĩa vụ, tuy rằng hai bộ tục tập phải chờ tới sang năm mới sẽ bắt đầu bộ chụp, nhưng trước tuyên truyền phương diện công tác, Disney ảnh nghiệp vẫn không có thả lỏng.

Không chỉ là hắn muốn tham dự Young Hollywood Awards, mặt khác hai danh diễn viên chính đồng dạng muốn vi [ Cướp biển vùng Caribbean ] phất cờ hò reo, Johnny - Depp muốn tham gia toàn mĩ Teen Choice Awards, Keira - Knightley cũng muốn tham dự MTV Movie Awards.

Disney ảnh nghiệp chuẩn bị đầy đủ lợi dụng ba vị diễn viên chính danh khí, tại ba trao giải điển lễ bên trên chế tạo thanh thế.

Hôm nay,[ Cướp biển vùng Caribbean ] hệ liệt lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, theo dvd đưa ra thị trường cùng TV truyền phát, càng ngày càng nhiều nhân bị phim hấp dẫn, thậm chí Disney nhạc viên phương diện đều chuẩn bị một lần nữa quy hoạch Cướp biển vùng Caribbean vui chơi hạng mục.

Walt Disney có được cả chuỗi sản nghiệp cùng khổng lồ mở rộng bình đài, một khi có thanh thiếu niên hướng điện ảnh đại bạo, thực tế sinh ra ích lợi, thường thường là điện ảnh phòng vé hảo vài lần.

Không nói khác, chỉ riêng là [ Cướp biển vùng Caribbean ] garage kit cùng búp bê, Jack - Sparrow cùng Will - Turner hai nhân vật liền lượng bán kinh người, cuối tháng sáu thời điểm, Matthew thu đến Disney ảnh nghiệp đánh qua đến một bút 158 vạn dollar khoản tiền, này bút nhập trướng chỉ là hắn tại Will - Turner garage kit cùng búp bê thượng chân dung quyền phân thành.

Bởi lúc ấy danh khí không để ý, hắn tại chân dung quyền phương diện phân thành chỉ là công hội cứng nhắc quy định tỉ lệ, bởi vậy cũng có thể gặp Disney ảnh nghiệp quanh thân thu nhập điên cuồng.

Một bộ box office đại bạo phim, không chỉ có thể mang cho sản xuất cùng phát hành công ty trường kỳ thu nhập, đồng dạng có thể cho chủ yếu diễn chức nhân viên mang đến trường kỳ thu nhập.

Dựa theo Matthew lý giải, rất nhiều biểu diễn qua mấy bộ đại bạo phim ngôi sao, dù cho về sau trượt xuống , chỉ cần không chính mình tìm chết, như cũ có thể qua được phi thường dễ chịu.

Đáng tiếc, như vậy ví dụ rất ít, đại bộ phận ngôi sao đương hồng khi thu nhập kinh người, chi tiêu đồng dạng kinh người, một khi dưỡng thành tiêu tiền như nước thói quen, mặt sau thu nhập đột nhiên hàng mà nói, thường thường khó có thể thích ứng, còn sẽ xuất hiện một loạt tài vụ cùng tâm lý vấn đề.

Matthew nghe nói qua quá nhiều như vậy ví dụ, cũng biết muốn lấy đó mà làm gương.

Cuối tháng bảy, Young Hollywood Awards đúng giờ tại Los Angeles khai mạc, Matthew dựa theo cùng bên chủ sự ước định, sớm liền đi lên thảm đỏ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 311: Hoàn Mỹ Bạn Gái

Tháng bảy cuối cùng một cuối tuần, thái dương vừa mới chuyển đến phía tây, Matthew liền ngồi xe chạy tới Los Angeles Wilton rạp hát,2004 niên độ thanh Young Hollywood Awards trao giải điển lễ liền ở nơi này cử hành, căn cứ Helen - Hermann cùng bên chủ sự câu thông kết quả, hắn thuộc về bắt đầu đi lên thảm đỏ ngôi sao.

Cùng đại bộ phận thảm đỏ nghi thức cùng loại, một đầu một đuôi đi thảm đỏ ngôi sao thường thường già vị càng lớn.

Đây là một thuần túy thương nghiệp hóa thanh thiếu niên giải thưởng, cơ bản sẽ không xuất hiện siêu cấp cự tinh, giống Matthew như vậy đang lúc hồng nhị tuyến ngôi sao, cũng có thể đưa vào đến trao giải điển lễ đại cast hàng ngũ trong.

Hơn nữa làm tham dự trao giải điển lễ tên tuổi tối vang dội nhân chi nhất, bên chủ sự tại xác định Matthew sẽ tham dự thời điểm, liền hứa hẹn sẽ cho hắn một giải thưởng lớn nhất thù lao.

Cùng Oscar linh tinh trao giải điển lễ bất đồng, loại này thế kỷ trước chín mươi niên đại mới thiết lập giải thưởng, cần mượn ngôi sao danh khí cùng kêu gọi lực, đến mở rộng chính mình ảnh hưởng.

Thảm đỏ nghi thức bắt đầu sau, Matthew thứ ba đi lên Wilton rạp hát phía trước thảm đỏ, cùng tham dự điện ảnh lần đầu lễ không sai biệt lắm, bày ra tối soái tối khốc poss khiến truyền thông phóng viên chụp ảnh, cùng thảm đỏ hai bên fan điện ảnh hỗ động, sau đó đi đến thảm đỏ chỗ cuối phỏng vấn khu nhận phỏng vấn.

Bởi truyền thông phóng viên đều là tại phỏng vấn phía trước đi qua thảm đỏ Anne - Hathaway, lại đây phỏng vấn Matthew nhân không tính nhiều.

Matthew nhìn Anne - Hathaway bên kia liếc nhìn, nhớ rõ ngồi xe lại đây được thời điểm thấy qua đường biên biển quảng cáo thượng, có nàng diễn viên chính [ công chúa nhật ký 2] trên diện rộng áp phích, có vẻ này bộ phim sau cuối tuần liền muốn phát hành .

Đứng ở phỏng vấn khu trong, Matthew thông lệ trả lời phóng viên một ít về [ Cướp biển vùng Caribbean ] tục tập, cùng với National Treasure cùng đang tại quay chụp [ Smith vợ chồng ] vấn đề, sau đó tại bên chủ sự công tác nhân viên dẫn dắt dưới, riêng đi đến thiếu niên phóng viên phỏng vấn khu.

Nếu là Young Hollywood Awards, các thiếu nam thiếu nữ tự nhiên là giải thưởng chủ yếu người xem.

Matthew rất nhanh liền thấy được đứng ở tiểu phóng viên quần bên trong đối mặt hắn vẫy tay Lily - Collins, trực tiếp đối với công tác nhân viên điểm danh khiến nàng phỏng vấn.

Lily - Collins đi đến Matthew trước mặt, thoạt nhìn tương đương hưng phấn, nháy sáng sủa ánh mắt, nói,“Matthew, ta chuẩn bị thật nhiều vấn đề !”

“Không cần làm khó dễ ta a.” Matthew cố ý nói,“Ta trả lời không được sẽ dọa người .”

Thảm đỏ bên kia truyền đến một trận hoan hô, Matthew chính xác nhìn, chỉ thấy ba tóc vàng nữ hài đi lên thảm đỏ, tuổi đại một đôi diện mạo phi thường tương tự, tựa hồ là song bào thai.

Lily - Collins cũng nhìn bên kia liếc nhìn, nói,“Song bào thai là Olsen tỷ muội, tuổi tiểu cái kia là các nàng muội muội Elizabeth - Olsen.”

Matthew gật gật đầu, tuy rằng không biết Olsen tỷ muội, nhưng nghe qua các nàng danh khí, cũng biết các nàng là Bắc Mĩ giới giải trí tối có danh song bào thai hoa tỷ muội.

“Chúng ta bắt đầu đi.” Lily - Collins không lại xem thảm đỏ bên kia, đối với hôm nay nàng chờ mong rất lâu , Matthew thu hồi ánh mắt, gật gật đầu,“Bắt đầu đi.”

Lily - Collins móc ra bút cùng bản tử, lật ra bản tử mắt nhìn mặt trên thứ nhất vấn đề, hỏi,“Matthew, ngươi mối tình đầu là tại bao nhiêu tuổi?”

Matthew không nghĩ tới thứ nhất vấn đề chính là bát quái, bất quá nhìn nhìn Lily - Collins, một còn không đến mười sáu tuổi nữ hài, chính là phi thường bát quái tuổi.

“Khiến ta nghĩ nghĩ.” Matthew nâng lên cằm, suy xét một hồi, mới nói,“Hẳn là mười chín tuổi đi.”

“Mười chín tuổi?” Lily - Collins phi thường sửng sốt,“Ngươi nói là thật sao? Mười chín tuổi mối tình đầu, kia không phải nói......”

Matthew nghiêng đầu nhìn Lily - Collins,“Mười chín tuổi mối tình đầu rất kỳ quái sao? Lily, ngươi đã yêu đương qua ?”

“Ách......” Lily - Collins bị Matthew hỏi được gãi gãi đầu, nói,“Còn không có đâu, ta chính là hảo kỳ.”

Nàng tiếp oán giận nói,“Là ta phỏng vấn ngươi a, ngươi như thế nào hỏi ta đến đây !”

Matthew xem như nhìn ra, Lily - Collins căn bản không hiểu phỏng vấn kỹ xảo, dứt khoát nói,“Ngươi tiếp tục hỏi đi.”

Lily - Collins hỏi,“Trên truyền thông về ngươi chuyện xấu rất nhiều, đều là thật sao?”

“Có chút là thật .” Matthew thuận miệng trả lời,“Có chút là giả .”

“Nói cách khác ngươi giao qua vài bạn gái ?” Lily - Collins ngẩng đầu nhìn hướng Matthew.

Matthew gật gật đầu,“Đúng vậy.”

Lily - Collins lại hỏi,“Ngươi trong cảm nhận hoàn mỹ bạn gái là cái dạng gì?”

Loại này vấn đề như thế nào trả lời? Hoàn mỹ bạn gái? Matthew chính mình cũng không có khái niệm, cái gì mới là hoàn mỹ?

Hắn nhìn đối diện Lily - Collins liếc nhìn, tín khẩu bậy bạ nói,“Nàng muốn có một đầu theo ta tương tự màu nâu tóc dài, khuôn mặt muốn tinh trí dễ nhìn, diện mạo càng muốn thanh thuần ngọt ngào......”

Lily - Collins vẫn ở hướng trên vở mặt kí, không biết vì sao, tổng cảm giác Matthew nói lời này rất kỳ quái, trong lời nói miêu tả nhân tựa hồ rất quen thuộc.

Matthew cuối cùng cường điệu một điểm,“Nàng còn muốn có một đôi nồng đậm hảo xem lông mi.”

Nói xong câu này, hắn đối Lily - Collins gật gật đầu,“Lily, hôm nay liền đến nơi này đi.”

Lily - Collins theo bản năng đi sờ chính mình lông mi,“A...... A, hảo, Matthew, mặt khác vấn đề ta phát đến trong hòm thư của ngươi hảo.”

Matthew đối với nàng cười cười, xoay người hướng tới rạp hát bên kia đi.

Nhìn đi xa Matthew, Lily - Collins không ngừng chớp động ánh mắt, một bàn tay thủy chung sờ chính mình cặp kia nồng đậm mà lại hảo xem lông mi, không tự giác nở nụ cười.

Nàng cúi đầu nhìn nhìn trên vở nhớ rõ này nọ, cái này tại [elle.girl] chuyên mục có vật liệu có thể viết.

Matthew tiến vào rạp hát, cự ly thảm đỏ kết thúc còn có một đoạn thời gian, dứt khoát tại bên chủ sự công tác nhân viên dẫn đường dưới, tiến vào rạp hát tầng hai khách quý nghỉ ngơi gian, giờ phút này nơi này đã tụ tập không ít người.

Tỷ như tại hắn phía trước đi lên thảm đỏ Anne - Hathaway, hai lớn một nhỏ Olsen tam tỷ muội, Star Wars Episode Anakin Skywalker kẻ đóng vai Hayden - Christensen đợi đã (vân vân).

Xuất hiện ở nơi này ngôi sao, có được một giống nhau đặc điểm, đó chính là phi thường tuổi trẻ, hơn nữa đại đa số đều là điển hình thanh xuân thần tượng, giống Matthew loại này không có đi qua thanh xuân thần tượng lộ tuyến, trực tiếp bước vào trưởng thành diễn viên hàng ngũ ngôi sao, ở trong này có thể nói tuyệt đối chỉ có một.

Có lẽ Hayden - Christensen tính một, nhưng hắn thành cũng Tinh Chiến bại cũng Tinh Chiến, Anakin Skywalker khiến hắn bạo hồng, lại cũng khiến hắn bị từ truyền thông đến bình luận giới lại đến phổ thông fan điện ảnh phê không có gì khác.

Trong giới hôm nay chung nhận thức, nếu sang năm [ Sith báo thù ] trung, Hayden - Christensen không có nghịch thiên cấp bậc phát huy mà nói, đẳng Star Wars Episode ba bộ khúc kết thúc , hắn tại Hollywood tiền đồ cơ bản cũng liền xong đời .

Đương nhiên, Matthew cái nhìn có chút bất đồng, hai năm trước hắn chuyên môn đi rạp chiếu phim xem qua [ nhân bản nhân tiến công ], tuy rằng USA siêu cấp tình hoài đại ip không quá hợp khẩu vị, nhưng cũng chăm chú nhìn một lần, nếu là khiến hắn đến đánh giá mà nói, Hayden Christensen là ít có phi thường phù hợp Anakin Skywalker hình tượng diễn viên, đối với Star Wars loại này có khổng lồ diễn sinh vũ trụ hệ liệt điện ảnh đến giảng, tại tuyển diễn viên yêu cầu thượng, hình tượng xa so kỹ xảo biểu diễn đến trọng yếu.

Liền tính Hayden Christensen kỹ xảo biểu diễn lại kém, hắn cảm giác cũng so chính truyện cái kia kì xấu vô cùng nam chính đẹp mắt......

Hắn thừa nhận, thực ra này mấy đều là tại oán giận, nhớ tới tại trên màn ảnh nhìn thấy Jedi Knights vung kiếm quang mềm nhũn đánh nhau, liền sẽ khiến hắn này ngạnh hán phái diễn viên phạm xấu hổ chứng.

Dù sao cho tới nay hắn cũng không suy nghĩ cẩn thận, loại này thoạt nhìn rất quái dị điện ảnh, như thế nào liền trở thành lão mĩ quốc dân văn hóa đâu?

Matthew chuyên môn đi theo Hayden - Christensen chào hỏi, đẳng Star Wars Episode ba bộ khúc qua, muốn lại ở loại này trường hợp xem nói hắn liền khó .

Có vẻ từng Hayden - Christensen còn chạy đến Thái Bình Dương bờ bên kia, cùng Cage đại thúc hợp tác một bộ phi thường kì ba cái gì u linh đào vong điện ảnh.

Càng ngày càng nhiều nhân tiến vào phòng khách quý, ba mươi tuổi trên đây ngôi sao tuyệt đối hiếm thấy, Matthew cùng thanh xuân thần tượng giới điện ảnh giao tập phi thường thiếu, nơi này nhân phần lớn chỉ nghe nói qua danh tự, lại không nhận thức.

“Hải, Matthew !”

Bên trái vang lên chào hỏi thanh âm, Matthew quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là Rachel - McAdams, vội vàng nghênh lên đi theo nàng nhẹ nhàng ôm một chút,“Ngươi hảo, Rachel.”

Hai người tách ra, Matthew chủ động nói,“Rất xin lỗi, lần trước không thể tham gia của ngươi lần đầu thức.”

“Không quan hệ.” Rachel - McAdams cười ra hảo xem má lúm,“Ngươi có công tác muốn bận rộn nha.”

Liền tại Matthew cùng Rachel - McAdams trò chuyện thời điểm, một cái khác nữ hài đi tới, nhìn Matthew, đối Rachel - McAdams nói,“Không giới thiệu một chút sao, Rachel?”

Này nữ hài so Rachel - McAdams hơi thấp một chút, để một đầu lóe sáng tóc vàng.

Rachel - McAdams lập tức giới thiệu nói,“Matthew, đây là Amanda, Amanda - Seyfried, ta tại [ tiện nữ hài ] kịch tổ quen biết bằng hữu. Amanda, đây là Matthew, Matthew - Horner, của ta hảo bằng hữu.”

Matthew lập tức vươn tay, cùng Amanda - Seyfried nhẹ nhàng nắm một chút,“Ngươi hảo, Amanda.”

Đều là ở trong giới này hỗn ác nhân, Amanda - Seyfried lạc lạc hào phóng nói,“Ngươi hảo, Matthew. Ta nghe Rachel từng nhắc tới ngươi, ngươi là đại minh tinh.”

Matthew cười cười,“Các ngươi mới là đại minh tinh, không thấy được sao? Rất nhiều người đều tại chú ý các ngươi.”

Amanda - Seyfried ha ha nở nụ cười.

Ba người ghé vào cùng nhau hàn huyên một hồi, Rachel - McAdams cùng Amanda - Seyfried ly khai đi khác giới, đẳng Matthew cùng Anne - Hathaway chào hỏi sau, Amanda - Seyfried lại chuyển trở về.

“Có chuyện sao, Amanda?” Matthew hảo kỳ hỏi.

Amanda - Seyfried hạ giọng, thần bí hề hề nói,“Matthew, ta lại đây là tưởng chuyên môn nói cho ngươi, ngươi là phi thường có mị lực nam nhân.”

Matthew nở nụ cười,“Amanda, ngươi cũng phi thường xinh đẹp khêu gợi nữ hài.”

Thời gian chênh lệch không nhiều , có công tác nhân viên lại đây tiếp đón, Matthew cùng Amanda - Seyfried cùng nhau hướng về rạp hát bên trong đi.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 312: Làm ChàO HàNg

“Đạt được phấn ti yêu nhất nam ngôi sao thưởng là......”

Wilton rạp hát trên vũ đài, Anne - Hathaway dỡ ra trong tay phong thư, công bố đáp án,“Matthew - Horner !”

Chung quanh vang lên một mảnh nhiệt liệt tiếng vỗ tay, Matthew cũng đứng lên vỗ tay, lại không có bất cứ kinh hỉ cảm giác, bởi vì Helen - Hermann cùng bên chủ sự bàn bạc trung, hắn làm tham dự khách quý trung tối đại bài diễn viên chi nhất, khẳng định sẽ đạt được một áp trục giải thưởng lớn.

Đi ngang qua [ tiện nữ hài ] kịch tổ bên kia khi, hắn trước sau cùng đứng lên chúc mừng Rachel - McAdams cùng Amanda - Seyfried ôm một chút, sau đó đi lên vũ đài, từ Anne - Hathaway trong tay tiếp nhận một tạo hình kỳ lạ màu đen cúp, đứng ở trước microphone mặt.

“Nga, này cúp rất nặng a !” Matthew cúi đầu nhìn thoáng qua, dùng lực nắm một chút, tiếp tục nói,“Có thể lấy đến này thưởng, ta phi thường hưng phấn, đây là đối với ta lớn nhất tán thành, cảm tạ duy trì ta các fans, các ngươi là giỏi nhất, ta vĩnh viễn đều yêu các ngươi !”

Hắn không có đem loạn thất bát tao người nào đều tha đi ra tạ một lần, cũng không tất yếu này.

Matthew theo sau tiến vào hậu trường, này phấn ti yêu nhất nam ngôi sao thưởng là trao giải dạ hội áp trục giải thưởng lớn chi nhất, theo sau lại ban phát phấn ti yêu nhất điện ảnh giải thưởng, Young Hollywood Awards cũng liền hạ màn.

Bất quá, Hollywood giải thưởng mặc kệ lớn nhỏ, tổ chức hình thức đều có hướng Oscar xem tề xu thế.

Trao giải dạ hội sau, còn có một Thịnh đại chúc mừng party, tham gia trao giải điển lễ khách quý, cũng không cần ra rạp hát, party liền tại rạp hát bên cạnh khách sạn cử hành, rạp hát có chuyên môn thông đạo có thể tiến vào khách sạn.

Bởi vì cùng Amanda - Seyfried ước hảo tham gia chúc mừng party, Matthew không có giống một vài người như vậy trực tiếp rời đi, mà là xuyên qua thật dài thông đạo, tiến vào khách sạn yến hội thính, Amanda - Seyfried còn không có qua đến, hắn tìm trương không người bàn tròn, ngồi xuống sau khiến nhân viên tạp vụ đưa điểm ăn lại đây.

Cùng “Oscar chi dạ” Party như vậy, tiệc tối cung cấp phong phú ăn uống.

Đại bộ phận đi thảm đỏ ngôi sao, đặc biệt là chú trọng hình tượng cùng ngoại tại cái loại này, đi thảm đỏ ngày đó giữa trưa cùng buổi tối, đều sẽ ăn ít hoặc là không ăn này nọ, hiện tại trao giải điển lễ kết thúc, một đám cơ bản đều đói ánh mắt phát xanh.

Matthew tham gia qua một lần “Oscar chi dạ” Party sau, khắc sâu nhất ấn tượng chi nhất, chính là trên party giống như Thao Thiết như vậy ăn cái gì đại bài các ngôi sao.

Đồ ăn đưa lại đây, Matthew từng ngụm nhỏ ăn lên, nửa khối beefsteak vào bụng, cảm giác đói cô cô gọi bụng hảo rất nhiều, giương mắt nhìn về phía trước, phòng ăn (nhà hàng) rất nhiều địa phương đều ngồi nhân, đại khái là vị trí vừa lúc tương đối quan hệ, hắn lại thấy được Olsen tỷ muội, bất quá lần này nhỏ nhất Elizabeth - Olsen không ở, ngồi ở chỗ kia ăn cái gì là song bào thai.

Lộp bộp lộp bộp tiếng giày cao gót vang lên, một mặc màu đỏ váy dạ hội nữ nhân đi tới, nữ nhân dáng người cao gầy, đại khái tầm ba mươi tuổi bộ dáng, diện mạo cũng có thể đưa vào đến xinh đẹp hàng ngũ bên trong.

Matthew không nghĩ tới là, nữ nhân này trực tiếp đi tới hắn bên cạnh.

“Ngươi hảo, Horner tiên sinh.” Hồng y nữ nhân chỉ chỉ Matthew bên trái ghế dựa, hỏi,“Nơi này có người sao? Ta có thể ngồi ở chỗ này sao?”

Này cũng không phải chỗ ngồi trước tiên an bài hảo trao giải điển lễ hiện trường, Matthew cầm lấy khăn ăn xoa xoa miệng, nói,“Không ai, ngươi tùy tiện tọa.”

Hồng y nữ nhân ngồi xuống sau, chủ động vươn tay, nói,“Nhìn thấy ngươi rất cao hứng, Horner tiên sinh.” Nàng tự giới thiệu,“Ta là Claire - Wilkinson.”

Matthew tại nàng trên tay nhẹ nhàng nắm một chút,“Ngươi hảo, nhận thức ngươi rất cao hứng, Wilkinson tiểu thư.”

Nói chuyện đồng thời, hắn nhanh chóng đánh giá qua này gọi là Claire - Wilkinson hồng y nữ nhân, xác định chính mình không biết nàng, tên này cũng không như là trong ấn tượng Hollywood ngôi sao danh tự.

Matthew nâng tay nhìn nhìn đồng hồ, Amanda - Seyfried còn không có qua đến.

Claire - Wilkinson đối với hắn bên này cười cười, bỗng nhiên hạ giọng nói,“Vừa ta thấy đến Horner tiên sinh đang nhìn Olsen tỷ muội?”

“Ân?” Matthew khẽ nhíu mày, không rõ nàng là cái gì ý tứ.

“Không biết Horner tiên sinh đối Olsen tỷ muội cảm thấy hứng thú sao?” Claire - Wilkinson thanh âm không cao, lời nói ra khỏi miệng lại rất kinh người,“Nếu ngươi cảm thấy hứng thú mà nói, ta có thể thay ngươi dẫn tiến một chút.”

Matthew không phải ngây thơ thiếu niên, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết Claire - Wilkinson trong miệng dẫn tiến là cái gì ý tứ.

“Wilkinson tiểu thư......” Hắn bất động thanh sắc,“Ngươi đang nói đùa sao?”

“Đương nhiên không phải nói đùa.” Claire - Wilkinson một bộ phi thường nghiêm túc bộ dáng, thấp giọng nói,“Nói vậy Horner tiên sinh nghe nói qua, Hollywood trong giới cùng giới người mẫu nội, có chúng ta như vậy tổ chức.”

Matthew không nói lời nào, này tại Hollywood trong giới không xem như nhiều bí mật sự tình, có chút tiểu minh tinh, người mẫu thậm chí TV người dẫn chương trình, thông qua người trung gian bán ra chính mình, lấy đổi lấy cự ngạch tiền mặt thù lao.

Hollywood trong giới còn tương đối hiếm thấy, giới người mẫu nội nghe nói phi thường thịnh hành, hắn liền nghe James - McAvoy nói qua, chỉ cần ra được đầy đủ cao giá, ước đến kia mấy cái Anh quốc người mẫu cũng không phải không có khả năng.

Phương diện này không chỉ là nữ nhân, còn có đại lượng nam tính.

Giống hồng chim cánh cụt công ty cung cấp người mẫu phục vụ, tương đối đến nói chỉ là trung thấp tầng phục vụ.

Này bất đồng với sử dụng thân thể trao đổi công tác, dùng thân thể tại Hollywood trao đổi công tác cũng không phải mới mẻ sự, lấy này làm bàn đạp cũng không có người sẽ khinh bỉ.

Tỷ như Brad - Pitt, Matthew đoạn thời gian trước bởi vì chú ý hắn cùng Angelina - Jolie cùng Jennifer - Aniston Kinh Thiên bát quái, liền nhìn thấy tmz trang web lật ra qua Brad - Pitt năm xưa chuyện cũ.

Nghe nói Brad - Pitt năm đó mang theo một điểm tiền một mình lang bạt Hollywood, dựa vào soái khí khuôn mặt cùng khiêm tốn thái độ, thắng được lúc ấy đồng chí diễn viên Thom Racina hảo cảm, Thom Racina thuê Pitt khi chính mình nam phó, trừ cơ bản chạy chân, dọn dẹp, lưu cẩu đẳng công tác, Brad - Pitt còn muốn thỏa mãn hắn một ít “Cái khác nhu cầu”, cuối cùng Brad - Pitt lấy Thom Racina làm ván cầu, thành công giết vào Hollywood.

Bất quá tmz bạo liêu, cũng không phải 100% chính xác, này mấy năm xưa chuyện cũ cũng không thể nào đi xác minh.

Claire - Wilkinson xem Matthew không nói lời nào, cho rằng hắn tâm động , còn nói thêm,“Chỉ cần ngươi chịu thanh toán một điểm tiểu tiểu thù lao, Olsen tiểu thư nhất định vui với cùng Horner tiên sinh như vậy có mị lực nam sĩ cùng đêm đẹp.”

Matthew trước quay đầu nhìn nhìn Olsen tỷ muội, kia đôi tỷ muội còn tại ăn cái gì, tiếp quay đầu nhìn về phía Claire - Wilkinson, hắn không xác định nữ nhân này nói là thật là giả, chung quy tại truyền thông trên bản tin, Olsen tỷ muội đều là tuyệt đối thành công nhân vật cùng tuổi trẻ đa kim đại biểu.

Nháy mắt, hắn tính cảnh giác nhắc tới tối cao.

Hollywood không chỉ tồn tại ngôi sao, đạo diễn cùng người đại diện đẳng chính quy chức nghiệp, dựa vào này giới lừa bịp nhân cũng không ở số ít.

Hơn nữa đây là Young Hollywood Awards tiệc tối, cũng không phải “Oscar chi dạ” Party, chuẩn nhập môn hạm cũng không cao.

Matthew bất động thanh sắc, nhàn nhạt hỏi,“Điểm ấy tiểu thù lao là bao nhiêu?”

Claire - Wilkinson dựng thẳng lên một căn đầu ngón tay,“Ngươi muốn đi trước thanh toán một trăm vạn dollar !”

Nghe được này con số, Matthew nhướn mày, không đợi hắn mở miệng, Claire - Wilkinson còn nói thêm,“Nếu Olsen tỷ muội cùng nhau mà nói, thanh toán ba trăm vạn dollar.”

Matthew rất tưởng thổ tào một câu cái gì cái gì là kim cương linh tinh mà nói, lại nhịn xuống .

Bởi vì Claire - Wilkinson mà nói còn không có hoàn,“Này ba trăm vạn dollar không chỉ là đêm nay thù lao, chúng ta còn sẽ cho ngươi cùng cấp giá trị sản phẩm.”

Lời này triệt để đem Matthew làm hồ đồ , gọi là bán hàng đa cấp từ ngữ từ trong đầu vọt ra, chẳng lẽ là Olsen tỷ muội muốn phát triển hắn vi hạ tuyến, sau đó lại khiến hắn đi phát triển người khác ngay lúc này tuyến?

Claire - Wilkinson lúc này còn nói thêm,“Olsen tỷ muội vừa tiếp nhận chức vụ các nàng đầu tư song tinh giải trí tập đoàn tổng tài chức vụ, công ty kì hạ có các nàng sáng lập đại lượng phẩm bài, từ quần áo, bộ sách, gia cụ, đĩa phim đến đồ trang điểm đầy đủ mọi thứ, chúng ta sẽ cho ngươi cùng cấp với ba trăm vạn dollar Olsen tỷ muội phẩm bài thương phẩm. Đương nhiên, chúng ta song phương muốn đối ngoại tuyên bố, ngươi phi thường tán thành Olsen tỷ muội phẩm bài, cho nên đại lượng mua......”

Matthew cái này xem như minh bạch , nếu Claire - Wilkinson không phải là lừa đảo mà nói, Olsen tỷ muội là tại dùng loại này đặc thù phương thức, mở rộng cùng tiêu thụ chính mình sáng lập phẩm bài.

Hắn lại một lần hướng Olsen tỷ muội bên kia nhìn lại.

Claire - Wilkinson lúc này hỏi,“Horner tiên sinh, suy xét thế nào ?”

Vừa lúc bên kia Olsen tỷ muội đứng lên, Matthew cảm giác một điểm hứng thú cũng không có, này hai tỷ muội dáng người không cao, lại hóp ngực, gù lưng cộng thêm gù eo......

“Muốn trước thanh toán thù lao?” Matthew hỏi một câu.

“Đúng vậy.” Claire - Wilkinson cười nói,“Ít nhất cũng muốn thanh toán một phần ba tiền đặt cọc.”

Matthew không tưởng lại nghe nàng tiếp tục nói tiếp, một phương diện đối Olsen tỷ muội thật sự không có hứng thú, một phương diện khác nữ nhân này có phải hay không Olsen tỷ muội người đại lý ai biết?

Vừa lúc, hắn nhìn thấy Amanda - Seyfried vào yến hội thính, chỉ nàng bên kia, đối Claire - Wilkinson nói,“Ta chỉ có thể nói xin lỗi , ta đối loại này giao dịch không có bất cứ hứng thú. Wilkinson tiểu thư, ngươi xin cứ tự nhiên, của ta bạn gái lại đây .”

Claire - Wilkinson hơi hơi nhíu mi, quay đầu nhìn thoáng qua, gặp Amanda - Seyfried chính lại đây, lễ phép nói,“Quấy rầy , Horner tiên sinh.”

Nàng đứng dậy rời đi, hướng đi xa xa một cái khác độc thân nam ngôi sao.

Amanda - Seyfried đi đến Matthew bên cạnh, nhìn Claire - Wilkinson bóng dáng, hảo kỳ hỏi,“Cái kia nữ nhân là ai?”

Matthew ăn ngay nói thật,“Làm đẩy mạnh tiêu thụ , gặp ta không có hứng thú liền đi .”

“Có thể chạy đến nơi đây đến đẩy mạnh tiêu thụ.” Amanda - Seyfried lẩm bẩm một câu, đột nhiên cúi đầu, đến gần Matthew bên tai nói,“Ta vừa đi trên lầu khai hảo phòng.”

Nghe được nàng nói như vậy, Matthew lập tức không có đợi ở trong này hứng thú, nói,“Chúng ta đi thôi?”

“Hảo a !” Amanda - Seyfried đáp.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 313: Tiếp BàN Vấn Đề

Thời gian tới gần giữa trưa, khách sạn dòng người rõ ràng giảm bớt, mười lâu hành lang trung một cửa mở ra, Amanda - Seyfried dẫn đầu đi ra, Matthew tiếp xoay người đóng chặt cửa, đem thẻ phòng giao cho Amanda - Seyfried, hai người cùng nhau đi vào thang máy gian, đi tầng một đại sảnh giải quyết lui phòng thủ tục.

Trong thang máy không có người khác, Amanda - Seyfried tựa vào Matthew trên người, nói,“Ngươi so Rachel nói còn muốn bổng !”

Matthew thò tay niết dưới nàng khuôn mặt, nói,“Rachel đều với ngươi nói cái gì ?”

“Cũng không có cái gì, liền nói nàng nhận thức một đại minh tinh, cái kia đại minh tinh chẳng những mị lực phi phàm, kỹ thuật cùng thực chiến năng lực......”

Thang máy đột nhiên dừng lại, có người đi đến, Amanda - Seyfried nhanh chóng im miệng, đứng ở Matthew bên cạnh im lặng cưỡi thang máy đi tới tầng một.

Theo sau, hai người ra thang máy gian, đi đại đường giải quyết lui phòng thủ tục, Matthew kiên trì do hắn thanh toán phòng phí.

Tối hôm qua Matthew cùng Amanda - Seyfried vẫn ở cùng một chỗ, trong lòng không hẳn không rõ, từ trên trình độ nào đó đến nói, hắn là Amanda - Seyfried sưu tập tem mục tiêu, trái lại Amanda - Seyfried đồng dạng cũng thành hắn sưu tập tem đối tượng.

Trọng yếu nhất là, hai người đều đối tối hôm qua rất hài lòng.

Giống 419 linh tinh , phương diện này thực ra là trọng yếu nhất.

Matthew mang theo Amanda - Seyfried đi đến khách sạn cửa, chuẩn bị phân đầu rời đi, vừa mới nói một câu, phát hiện Amanda - Seyfried đột nhiên đối khách sạn trong đại đường bên kia vẫy tay, không khỏi quay đầu nhìn qua.

[ Mean Girls ] nữ chính, ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân Lindsay - Lohan kéo một nam nhân cánh tay, cũng đi tới.

Matthew không tưởng cùng Lindsay - Lohan có giao tập, đối Amanda - Seyfried nói,“Ta buổi chiều còn có việc muốn xử lý, đi trước .”

“Hảo a, tái kiến.” Amanda - Seyfried đối Matthew Điềm Điềm cười,“Ngươi có của ta điện thoại, thường liên hệ.”

Matthew khẽ gật đầu, xoay người hướng đi khách sạn, trước khi ra ngoài lại quay đầu nhìn thoáng qua, Lindsay - Lohan mặt mộc triêu thiên, vừa lúc đi đến đại đường dưới đèn mặt, lộ ra đầy mặt tàn nhang, càng thêm khoa trương là, nàng tàn nhang dọc theo mặt bộ làn da một đường đi xuống, phủ đầy lộ tại quần áo bên ngoài cổ.

Bộ dáng này hắn thật sự thưởng thức không đến, hơn nữa so với đại một tuổi Amanda - Seyfried thanh xuân niên thiếu xinh đẹp bộ dáng, Lindsay - Lohan thế nhưng mắt túi rõ ràng, có chút chưa già đã yếu.

Thực ra bát quái trên truyền thông, về Lindsay - Lohan chuyện xấu bát quái thật sự nhiều lắm, từ ngôi sao nhỏ tuổi đến thanh thiếu niên thần tượng, tại [ Mean Girls ] bạo hồng sau, quang minh đại đạo không đi, chính là các loại lạn sự, mỗi ngày bị chụp đến các loại nhăn mặt......

Nếu nói Jessica - Alba là cố ý làm bộ như ngốc bạch ngọt ngốc nghếch đại nữu thảo fan điện ảnh cùng truyền thông niềm vui mà nói, Lindsay - Lohan tuyệt đối là điển hình ngốc nghếch Mĩ quốc đại nữu.

Đi đến bên này này vài năm, Matthew cũng nghe Helen - Hermann đề cập qua phương diện này Hollywood nữ tinh.

Tuổi trẻ thời điểm phát dục sớm bộ dạng mĩ, bị trường học nhân vật phong vân truy, trong trường học tiêu điểm, rất sớm liền bắt đầu các loại ba, đọc sách lại không tốt, sau đó yêu chơi bar đêm, thích khốc nam nhân xấu nam nhân, cảm tình trên cơ bản đều là hỏng bét, dược phẩm vấn đề bao nhiêu đều có một điểm, chức nghiệp đều là dựa vào bề ngoài cái loại này, ép buộc hơn hai mươi liền bắt đầu rõ ràng hiển lão, khốc nam nhân lại bắt đầu truy mười bảy mười tám , các nàng vận khí tốt tìm có tiền làm bình hoa lão bà, vận khí lại tìm thành thật nam nhân tiếp bàn, kém nhất đan thân mụ mụ hoặc là vào lạc lối.

Người như thế thoạt nhìn để người đồng tình, thế nhưng tận mắt nhìn đến tuyệt đối cảm giác nàng xứng đáng, bởi vì các nàng căn bản xem thường ngươi, cảm giác ngươi mới là loser.

Cho nên, Matthew sớm liền nghĩ xong, kiên quyết không làm phương diện này tiếp bàn hiệp, mà là muốn khiến người khác tiếp hắn ném đi không cần bàn.

Đi ra khách sạn đại môn, hắn phát hiện phụ cận có cẩu tử tại quay chụp, nghĩ đến vừa rồi cùng Amanda - Seyfried đã bị cách thủy tinh mạc tường vỗ xuống, không qua bao lâu liền sẽ xuất hiện ở internet cùng tiểu báo mặt trên.

Matthew cũng không để ý, phương diện này đã bị tiểu báo sao qua quá nhiều lần , hắn lại không có bạn gái, đây đều là bình thường nam nữ kết giao.

Tham gia trao giải điển lễ xe, tối hôm qua liền bị hắn đuổi đi , ra khách sạn phòng phía trước, Matthew liền gọi hảo xe taxi, lên chờ ở khách sạn cửa xe, phân phó tài xế đi Burbank.

Hắn phía trước cùng Amanda - Seyfried nói buổi chiều có chuyện, cũng là thật .

Helen - Hermann cùng Zack Snyder nói chuyện vài lần, bởi vì này bộ phim muốn xếp hạng tại Matthew mấy bộ hiện đại phim hành động sau, không cần lại lo lắng cổ trang nhân vật định hình vấn đề, bởi vậy không có phản đối, cảm giác Zack Snyder kế hoạch có nhất định tính khả thi, muốn thôi động [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] này hạng mục, nhưng bên này có minh xác nghề quy định, người đại diện cùng trù tính công ty nghiêm cấm trực tiếp tham dự điện ảnh chế tác, rất nhiều ý tưởng nàng chỉ có thể thông qua Matthew đến thực thi.

“Này hết thảy tiền đề......”

Thiên Sứ trù tính công ty trong văn phòng, Helen - Hermann chăm chú nói,“Đều là có thể từ Frank - Miller cầm trong tay đến tranh minh họa tiểu thuyết điện ảnh cải biên quyền.”

Matthew gật đầu, nói,“Cho nên, Zack Snyder mới làm nhiều như vậy chuẩn bị.”

Helen - Hermann ỷ tại trên ghế, nói,“Frank - Miller làm người bản khắc, cố chấp lại tự cho mình rất cao, muốn đả động hắn cũng không dễ dàng, tuy rằng tranh minh họa tiểu thuyết do hắc mã công ty xuất bản, nhưng bản quyền hoàn toàn nắm giữ tại Frank - Miller cá nhân trong tay.”

Nàng nói tới đây, đem trước mặt một xấp tư liệu giao cho Matthew,“Đây là ta thu thập tương quan tư liệu. Nếu Zack Snyder tính toán tự trả tiền quay chụp một đoạn hình ảnh đi đả động Frank - Miller, ngươi liền phối hợp hắn hảo. Ta đã cùng Zack Snyder nói qua , ngươi muốn cùng hắn ký kết một phần hiệp nghị, nếu hình ảnh thành công , dựa theo nhất định tỉ lệ bỏ vốn mua xuống cải biên quyền; Nếu là thất bại mà nói, ngươi trừ hao phí một chút thời gian, cũng sẽ không có đại tổn thất.”

Helen - Hermann nói được này mấy, Matthew sớm liền nghĩ tới , tuy rằng hắn phi thường muốn thôi động này hạng mục, nhưng bức thiết nhất nhân vẫn là Zack Snyder, Zack Snyder nóng lòng hướng Hollywood thậm chí toàn thế giới giới điện ảnh chứng minh, chính mình cái loại này độc đáo phong cách có thể thành công !

Cho nên, đến hiện tại mới thôi, hắn trừ ra chủ ý phóng miệng pháo ngoài, một dollar cũng không có hướng bên ngoài đào qua, các phương diện sự tình cơ bản đều là Zack Snyder tự mình đang làm.

Hiện tại Helen - Hermann muốn cho Thiên Sứ trù tính công ty cắm một tay, phỏng chừng cũng sẽ bang chút bận rộn.

Bất quá, Matthew rất lý giải Helen - Hermann, một khi không thể làm việc, nàng khẳng định sẽ vứt bỏ Zack Snyder, dù sao tổn thất cũng là bức thiết nhất người kia.

Nghĩ đến đây, Matthew lấy qua Helen - Hermann chuyên môn thu thập tư liệu, đại khái lật xem một chút, đều là chen vào nói tiểu thuyết tư liệu.

[300] là một bộ 1998 năm xuất bản chiến tranh lịch sử tranh minh họa tiểu thuyết, do Frank - Miller sáng tác, Lynn Varley phụ trách cao cấp, hắc mã truyện tranh xuất bản phát hành, đề tài lấy từ trước công nguyên 480 năm phát sinh , Hy Lạp cùng Ba Tư ở giữa Thermopylae chiến dịch.

1999 năm,[300] đạt được có truyện tranh giới giải Oscar danh xưng Eisner thưởng “Tốt nhất hạn lượng hệ liệt”,“Tốt nhất tác gia / nghệ thuật gia”,“Tốt nhất cao cấp sư” Tam Hạng đại thưởng.

Mặt khác, Frank - Miller cá nhân có được này bộ tranh minh họa tiểu thuyết bản quyền, năm đó hắn chính là bởi bất mãn Mĩ quốc truyện tranh giới hai đại cự đầu dc cùng marvel đối truyện tranh sáng tác giả đủ loại hạn chế, mới chuyển đầu hắc mã công ty xuất bản tranh minh họa tiểu thuyết [ Tội Ác chi thành ] cùng [300] .

“Hiện tại chỉ là một ý đồ, tồn tại quá nhiều tính không xác định, chúng ta trước không cần làm quá nhiều, hiệp trợ Zack Snyder là có thể, hết thảy lấy hắn làm chủ.”

Helen - Hermann ý tứ rất minh xác, bồi tiền cũng là bồi Zack Snyder chính mình , nàng thoáng đề cao thanh âm, nói,“Có mấy điểm, ta cần nhắc nhở ngươi một chút.”

Matthew buông xuống kia vài tư liệu, nhìn về phía Helen - Hermann,“Nói đi.”

Helen - Hermann dựng thẳng lên một ngón tay,“Đầu tiên, liền tính ngươi cùng Zack Snyder có thể đả động Frank - Miller, thành công lấy đến điện ảnh bản quyền, muốn đem nó biến thành một bộ chân chính điện ảnh, cần thời gian khá dài.”

Qua lại, Matthew đều là lấy diễn viên thân phận tham dự điện ảnh quay chụp cùng chế tác, diễn viên thuộc về tham gia kịch tổ tương đối muộn ngành nghề.

“Các ngươi muốn tới cuối tháng tám tả hữu tài năng quay chụp xem thử đoạn ngắn.” Helen - Hermann còn nói thêm,“Zack Snyder muốn sử dụng cg kỹ thuật tiến hành nhuộm đẫm, chẳng sợ hướng nhanh nhất lý tính toán, cũng muốn đẳng 12 tháng mới có thể lấy đến thành phẩm, sau đó hắn đi thuyết phục Frank - Miller, song phương tiến hành bản quyền đàm phán, lại trù bị, quay chụp cùng chế tác phim, lấy của ta tính toán, cuối cùng này bộ phim hết thảy thuận lợi mà nói, cũng muốn tại hai năm thậm chí hai năm rưỡi sau mới có thể phát hành.”

Nàng lại bỏ thêm một câu,“Nếu không phải như vậy, ta cũng sẽ không khiến ngươi tiếp tục tiếp chụp cổ trang động tác nhân vật.”

Chỉ cần National Treasure cùng [ Smith vợ chồng ] box office thành công, lại tiếp cổ trang nhân vật cũng không cần như thế nào lo lắng hí lộ định hình vấn đề .

Matthew đối với điện ảnh chế tác lý giải không nhiều, nhưng cùng rất nhiều người sản xuất tiếp xúc qua, biết Helen - Hermann tính toán thời gian xem như mau .

Dựa theo Sean - Daniel thuyết pháp, dùng hơn hai năm thời gian trù bị quay chụp một bộ sản xuất phí tổn mấy ngàn vạn dollar điện ảnh, tuyệt đối là hiệu suất cao, toàn bộ Hollywood không mấy cái đạo diễn hoặc là người sản xuất đều làm đến một năm quay chụp một bộ tốc độ.

Helen - Hermann lúc này dựng thẳng lên đệ nhị căn ngón tay,“Tiếp theo, lấy xuống bản quyền, còn cần tìm kiếm thích hợp công ty sản xuất phim cùng phát hành công ty, đặc biệt là công ty sản xuất phim, chúng ta cần tìm người nhét tiền, một khi phim thất bại, cũng có thể có người thay chúng ta tính tiền, mà không phải chúng ta trực tiếp phá sản.”

Dù cho Matthew đối sản xuất không lý giải, nhưng ngẫm lại từng xem qua kia bộ phim, cũng biết không có năm ngàn vạn dollar trên đây đầu tư, căn bản chụp không ra đến.

Hắn cùng Zack Snyder thêm vào cùng một chỗ, cũng lấy không ra năm ngàn vạn dollar, tìm kiếm công ty sản xuất phim cùng đầu tư phương là tất nhiên .

“Ta sẽ nhìn chằm chằm này hạng mục.” Helen - Hermann cuối cùng nói,“Chỉ cần lấy đến bản quyền, ta có thể tìm chuyên nghiệp nhân sĩ hiệp trợ Zack Snyder chế định các loại kế hoạch, để đả động công ty sản xuất phim.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 314: Vợ Chồng Chiến Tranh

Zack Snyder cùng [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] sự tình, Matthew trước đặt ở một bên, tạm thời do Helen - Hermann nhìn chằm chằm liền hảo, hắn còn có [ Smith vợ chồng ] quay chụp công tác muốn hoàn thành.

Một lần nữa trở lại kịch tổ sau, Matthew cùng Charlize - Theron đi trước tới gần bang Nevada hoang dã trung quay chụp bộ phận cảnh quay bên ngoài màn ảnh, này bộ phận hí rất ít, chỉ dùng không đến năm ngày thời gian liền tuyên cáo hoàn thành, kịch tổ theo sau lại đi Atlanta, quay chụp một ít thành thị trung cảnh quay bên ngoài, tiếp cận tám tháng hạ tuần, mới một lần nữa phản hồi Burbank Warner nhà sản xuất, toàn bộ kịch bản trong trọng yếu nhất mấu chốt nhất vai diễn, Smith vợ chồng gia đình đại chiến bắt đầu.

Studio đã bị bố trí thành xa hoa gia cư hoàn cảnh, tượng mộc chế thành bàn cơm bên trên, đặt đầy các thức mỹ thực, tại bàn ăn trung ương, còn đặt điểm mãn nến sáp bàn đài, thừa thác phòng ăn (nhà hàng) ấm áp mà lại lãng mạn.

Nhưng trong phòng ăn hai người lại tại đối chọi gay gắt.

Trải qua gần một tháng ma hợp, Matthew cùng Charlize - Theron chẳng những trạng thái càng ngày càng tốt, phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý.

Quay chụp bắt đầu, Matthew cầm một bình rượu vang đứng ở bên bàn ăn, nhìn về phía ngồi ngay ngắn tại bàn ăn mặt sau Charlize - Theron, hắn cầm lấy Charlize - Theron trước mặt chén rượu, cho nàng đổ một ly rượu nho, đưa qua, Charlize - Theron tiếp nhận chén rượu, lại không có uống, cảnh giác nhìn chén rượu liếc nhìn, đặt ở bàn cơm bên trên.

Matthew mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt nháy mắt lợi hại, ngón tay đột nhiên buông ra, bình rượu hướng về mặt đất rơi đi.

Charlize - Theron tựa hồ là theo bản năng phản ứng, thò tay hướng về bình rượu chộp tới, nàng cánh tay đủ trưởng, bàn tay đủ lớn, thêm phía trước cùng Matthew luyện tập qua nhiều lần, dễ dàng liền bắt lấy bình rượu.

Matthew có hứng thú nhìn về phía Charlize - Theron, Charlize - Theron cũng đang nhìn hắn.

Giờ khắc này, đạo diễn Doug Liman giống như hồ thấy được giữa hai người có hỏa hoa tại khiêu dược, này hai người một cuồng dã như lửa, một cái khác lãnh diễm gợi cảm, nhất định là hoàn mỹ nhất vợ chồng hợp tác.

Charlize - Theron đột nhiên buông tay, bình rượu rơi trên mặt đất, rượu ồ ồ chảy ra.

“Ta tới thu thập đi !”

“Ta đi lấy khối khăn mặt !”

Matthew cùng Charlize - Theron sai thân mà qua, phần mình hướng tới mục tiêu của chính mình chạy đi.

Hai danh khiêng Steadicam nhiếp tượng sư phân biệt đuổi kịp Matthew cùng Charlize - Theron, Matthew cởi tây trang áo khoác, tùy tay treo tại hành lang bên trong, xoay người vào thư phòng, kéo ra một ngăn kéo, từ ngăn kéo mặt trái lấy ra một phen tối đen có chứa ống hãm thanh súng lục.

Hắn hai tay nắm thương, chuyển ra thư phòng, cảnh giác chung quanh xem xét, đồng thời nói,“Giản, ngươi ở nơi nào?”

“great !” Đạo diễn Doug Liman thanh âm vang lên,“Này một điều qua ! nghỉ ngơi mười lăm phút.”

Matthew tùy tay đem súng lục giao cho tới được lâm thời trợ lý, biên hướng gian phòng nội bàn ăn phương hướng đi, biên cởi bỏ sơ mi cúc áo, cởi ra giao cho chào đón trang phục sư, thượng thân chỉ còn một chiếc may ô, hắn đi đến bên bàn ăn, kéo ra ghế dựa chuẩn bị ngồi xuống, trang phục sư đã cầm một khác kiện sơ mi trở lại.

Matthew vươn ra hai tay, khiến trang phục sư vì chính mình thay.

Charlize - Theron lúc này cũng đổi qua quần áo, từ bên kia tiến vào phòng ăn (nhà hàng), kéo ra ghế bàn ăn, ngồi ở Matthew đối diện.

Đổi hoàn quần áo, Matthew cũng ngồi xuống.

“Ngươi làm tốt bị ta hành hung chuẩn bị sao?” Matthew cố ý hỏi.

“Là ngươi bị ta đánh.” Charlize - Theron cười cười,“Ngươi đánh ta hí, đại bộ phận là kỹ năng đặc biệt thế thân.”

Hai người vừa mới nói một câu, đạo diễn Doug Liman đi tới, kéo ra một khác trương ghế bàn ăn ngồi xuống, trước nhìn nhìn Matthew, lại nhìn nhìn Charlize - Theron, nói,“Mặt sau này mấy màn diễn, trừ bắt đầu bắn nhau vai diễn, mặt khác tay không vật lộn, đều phải tận khả năng lợi dụng đồ làm bếp cùng mặt khác gia cư đồ dùng.”

Matthew cùng Charlize - Theron đều gật gật đầu.

Doug Liman cường điệu nói,“Các ngươi muốn thủy chung nhớ rõ, đây là một hồi gia đình đại chiến cùng phu thê chiến tranh.”

Hắn không có nói thêm nữa, này vốn là một bộ đơn giản thoải mái thương nghiệp giải trí điện ảnh, vô luận là hắn này đạo diễn, vẫn là Matthew cùng Charlize này hai diễn viên chính, đều chưa tất yếu quá nhiều giải đọc kịch bản vai diễn cùng đào móc nhân vật nội tâm thế giới.

Nếu thật như vậy làm, một bộ thuần túy thương nghiệp giải trí điện ảnh ly xong đời cũng liền không xa.

Không chỉ là Doug Liman, Matthew cũng là nghĩ như vậy , từ [ xác ướp trở về ] biểu diễn Vua Bọ Cạp bắt đầu, hắn luôn luôn cũng không có xâm nhập đi tìm tòi nghiên cứu nhân vật nội tâm thế giới, một phương diện này là nhân vật thiết lập vốn là đơn giản hóa, một phương diện khác quay chụp phim cũng không khả năng thả chậm tiết thấu đi biểu đạt này mấy.

Tại chuẩn bị kỳ thời điểm, hắn liền cùng Doug Liman trao đổi qua, Doug Liman cố ý nói lên [ Matrix ] ba bộ khúc, cho rằng Wachowski huynh đệ là phi thường hảo phản diện giáo tài,[ Matrix ] đệ nhất bộ thủ trọng giải trí hiệu quả, tại giải trí trong thích hợp gia nhập một ít tương đối khắc sâu nguyên tố, nhưng phim không phải vì tham thảo khắc sâu, mà là khiến khắc sâu vi giải trí đến phục vụ, cho nên lấy được cự đại thành công, đặc biệt là danh tiếng phương diện, hậu kỳ băng ghi hình cùng dvd dứt khoát bán điên rồi.

Đến mặt sau hai bộ tục tập, Wachowski huynh đệ lại phương pháp trái ngược, kết quả danh tiếng trượt xuống,[ trọng trang ra trận ] hoàn hảo một ít, chung quy có đệ nhất bộ cơ sở tại, box office cũng có thể nói lóa mắt, mà đến [ cự trận cách mạng ], box office cùng danh tiếng đều cự phúc rớt xuống.

Doug Liman lúc ấy còn nói qua, nếu Wachowski huynh đệ không thể xoay chuyển chế tác lý niệm, còn giống sau hai bộ [ Matrix ] như vậy, tại thương nghiệp đại tác bên trong chơi này đó huyền diệu khó giải thích gì đó, khẳng định càng hỗn càng kém.

Hôm nay thương nghiệp giải trí điện ảnh, mau tiết tấu cùng kịch tình đơn giản sáng tỏ là không thể thiếu thành công điều kiện.

Giải thích hoàn tất sau, Doug Liman ly khai phòng ăn (nhà hàng), động tác chỉ đạo lại đi đến, cùng Matthew cùng Charlize - Theron phối hợp động tác màn ảnh quay chụp công việc.

Kế tiếp quay chụp , chính là một hồi chân chân chính chính gia đình đại chiến.

Mười lăm phút nghỉ ngơi thời gian, Matthew cùng Charlize - Theron vẫn không có nhàn rỗi, theo sau quay chụp lại bắt đầu, hai người thay nhau ra trận, đối với từ phòng ngủ đến phòng bếp, từ phòng bếp đến hành lang, lại từ hành lang đến phòng khách cảnh tượng phân phân khai hỏa, tại thợ pháo hoa chính xác hiệp trợ dưới, đem kịch tổ tỉ mỉ bố trí cảnh tượng đánh nát nhừ.

Bắn nhau sau, hai người ra tay tàn nhẫn, nơi này không có màn ảnh dài, cơ bản đều là hai ba giây một đoản màn ảnh, hơn nữa cùng Matthew bất đồng, tại Smith tiên sinh đánh tơi bời Smith thái thái bộ phận cảnh tượng bên trong, Charlize - Theron còn muốn sử dụng kỹ năng đặc biệt thế thân.

Đồng thời, đạo cụ tổ tỉ mỉ chuẩn bị khung ảnh, đồng hồ treo tường, đồ làm bếp cùng bình hoa đợi đã (vân vân), đều trở thành hai người tác chiến vũ khí.

Giống như là chân chính phu thê khai chiến như vậy, Matthew cùng Charlize - Theron đem này tỉ mỉ bố trí gia tạp một đống hỗn độn.

Phía trước Doug Liman liền đối Matthew nói qua, không thể chỉ dựa vào diễn viên biểu diễn đến chống đỡ Smith vợ chồng rất có hí kịch tính nhân vật quan hệ, bọn họ xung quanh sự vật cũng có thể có nào đó ám chỉ, mà bọn họ ở vùng ngoại thành phòng ở liền thành có sẵn “Đạo cụ”.

Nơi này không chỉ là một có thể ăn, mặc ở, đi lại không gian, mà là khắp nơi ám chỉ nguy hiểm đến thiệp vu hủy diệt hôn nhân quan hệ, bọn họ sinh hoạt có quá nhiều bí mật, nói dối cùng uể oải.

Hai người phòng ở ở trên thiết kế phi thường xa hoa, hình thức phức tạp mà cực cụ không gian khái niệm, lại cứng ngắc khuyết thiếu ấm áp cùng linh hồn, càng như là một chỗ làm tú trường, mà không phải một gia, cho dù tại đây sở phòng ở sinh hoạt sáu năm, bên trong lại vẫn có John - Smith cùng Jane Smith phần mình chưa từng chạm đến không gian, kia vài bí ẩn không dễ phát hiện “Ô ngầm”, tượng trưng cho ở nơi này nhân chân thật thân phận.

Tỷ như John - Smith thoạt nhìn lơ lỏng bình thường công cụ bằng, lại có một cái hầm lớn nhỏ che giấu không gian, bên trong là thành đống tiền mặt, ống phóng rocket, lựu đạn cùng với các loại súng lục; Mà Jane Smith kia làm bà chủ thiết yếu cao cấp lò nướng, thực ra cũng là một chỗ công nghệ cao vũ khí bí mật tàng thất......

Thẳng đến John - Smith cùng Jane Smith đối với chính mình chân thật thân phận ngả bài, này sở tượng trưng cho không hài hòa quan hệ phòng ốc cũng tùy theo bị san thành bình địa .

Dùng đạo diễn Doug Liman cùng biên kịch Simon - Kinberg lời đến nói, này đoạn hí nhìn như là hai huấn luyện có tố vương bài sát thủ ở giữa một hồi tử vong trò chơi, thực ra bọn họ cuối cùng lại muốn đối mặt rất nhiều đã kết hôn vợ chồng cần đối mặt vấn đề: Nùng tình mật ý theo thời gian biến thành chán ghét cùng lừa gạt, cộng đồng sinh hoạt tại một dưới mái hiên, lại không có linh hồn trao đổi.

John - Smith cùng Jane Smith đều có được bình phàm nhân mong muốn không thể thành cao siêu bản lĩnh, nhưng bọn họ vì này tranh đấu , không phải đẩy đối phương vào chỗ chết, mà là như thế nào cùng một người khác sinh sống một đời.

Này đoạn động tác hí quay chụp ba ngày sau, đi đến kết thúc giai đoạn.

Máy quay phim trước màn ảnh phòng khách phế tích bên trong, Matthew cùng Charlize - Theron cầm thương tương đối, phần mình trong tay họng súng đều nhắm ngay đối phương yếu hại.

Bắt đầu thời điểm, hai người ánh mắt sắc bén, đầy mặt hung ác, giống như là một đôi cãi nhau vợ chồng như vậy, hận không thể lập tức nổ súng nổ nát đối phương đầu.

Matthew nhìn Charlize - Theron, trên mặt nàng dính đầy vết máu, trên mặt cơ nhục vẫn ở động.

Trải qua lần này hợp tác sau, hắn xem như phát hiện , vị này Oscar ảnh hậu kỹ xảo biểu diễn, đại khái cùng hắn tại trên một trục hoành, cũng triệt để minh bạch, hôm nay niên đại này, có thể lấy đến Oscar biểu diễn thưởng nhân, dựa vào không hẳn là kỹ xảo biểu diễn.

Giằng co vài giây, Matthew trên mặt biểu tình buông lỏng xuống dưới, nhẹ nhàng thở dài một hơi, dẫn đầu buông xuống thương, nói,“Ta không hạ thủ được.”

Charlize - Theron đột nhiên nắm chặt di động, nhắm mắt lại, tựa hồ muốn nổ súng, cất cao thanh âm hô,“Đến a ! tiếp tục a !come.on !”

“Ngươi tưởng mà nói......” Matthew trực tiếp đem thương ném,“Nổ súng đi.”

Charlize - Theron ngón tay khấu tại trên cò súng, mấy lần đều không hạ thủ được, cuối cùng phun ra một câu,“Ta...... Ta làm không được !”

Matthew tiến lên một bước, đẩy ra Charlize - Theron súng lục, bắt lấy nàng thon dài hữu lực cánh tay, liền đem nàng đặt ở mặt sau bằng phẳng trên tường.

Bất quá, cảnh này đến đây đình chỉ quay chụp, bởi vì tiếp theo vai diễn chừng mực tương đối lớn, Charlize - Theron hợp đồng trung có điều khoản, yêu cầu kịch tổ thanh trường quay chụp.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 315: Ý Nghĩ Quá Nguy Hiểm

Kịch tổ đối với [ Smith vợ chồng ] định vị, tự nhiên là pg-13 cấp, bất quá quay chụp khi rất nhiều vai diễn chừng mực, xa so rạp chiếu phim phát hành phiên bản lớn, bởi vì đối với nhà làm phim mà nói, thu nhập không chỉ là rạp chiếu phim box office, tuy rằng rạp chiếu phim box office là Hollywood nhà sản xuất cân nhắc ngôi sao tiêu chuẩn, nhưng bọn họ tại rạp chiếu phim ngoài đặc biệt là dvd tiêu thụ cùng thuê thu nhập, niên đại này tuyệt đối có thể nói điên cuồng.

Matthew đã biết , năm trước Pixar phòng công tác chế tác [ tìm kiếm Nemo ], cũng chính là từng phiên dịch thành [ Finding Nemo ] kia bộ phim, cho đến bây giờ dvd bán ra 1850 vạn bộ, tiêu thụ ngạch tiếp cận 3 ức dollar.

Hắn tham dự diễn viên chính [ Cướp biển vùng Caribbean ] dvd đến hiện tại lượng bán cũng có 1330 vạn bộ, tiêu thụ ngạch vượt qua hai ức dollar.

So với Cao Thành bản đại tuyên phát cụm rạp phát hành,dvd vô luận là áp chế, vẫn là phát hành con đường, phí tổn đều thấp hơn nhiều, thậm chí Helen - Hermann nói cho hắn, giống Hollywood lục đại công ty loại này chuỗi sản nghiệp thành thục tập đoàn công ty,dvd phí tổn cũng chính là giá bán 5% nhiều một ít.

Tại đây dvd lượng bán cùng thuê số liệu kinh người niên đại, cơ hồ sở hữu nhà sản xuất cùng phát hành hán bài đều xét ở dvd tiêu thụ.

Bất quá, mỗi năm quay đầu nhìn,dvd lượng bán kinh người điện ảnh, đều có một ít cộng đồng đặc điểm, tỷ như chiếm cứ lượng bán bảng hàng đầu không có ngoại lệ đều là box office đại bạo phim, box office thành tích xuất sắc là dvd có thể hay không thành công tính quyết định nhân tố.

Mặt khác một điểm, chính là dvd phiên bản muốn so với phát hành phiên bản nhiều một ít mới mẻ nội dung.

Phương diện này, Matthew biểu diễn qua [ Vua Bọ Cạp ] có thể nói là điển hình, phim cụm rạp phát hành bản là tiêu chuẩn pg-13 cấp, mặt sau phát hành dvd gia tăng rất nhiều đại xích độ nội dung, tỷ như Matthew cùng Kelly Hu ở giữa vai diễn, như vậy có thể hữu hiệu hấp dẫn tiêu thụ giả mua.

So với tương đối khắc nghiệt mp+ cụm rạp phân cấp,dvd thị trường càng thêm rộng rãi,[ Smith vợ chồng ] dvd phiên bản, chừng mực tự nhiên cũng càng lớn.

Trường quay người vây xem rất nhanh bị thỉnh ra studio, trừ đạo diễn đẳng thiếu bộ phận quay chụp tất yếu nhân viên ngoại, nơi sân trong chỉ còn dư Matthew cùng Charlize - Theron.

Hai người đều không là newbie, loại này tiết mục Matthew quay chụp qua vài lần , Charlize - Theron càng là ngựa quen đường cũ, hơn nữa cảnh này nhìn như kịch liệt, chừng mực thực ra còn so ra kém Monster trung nàng cùng Christina Ricci kia một hồi.

Đạo diễn Doug - Roman hô bắt đầu sau, Matthew chủ động thượng thủ, Charlize - Theron căn cứ kịch bản thiết lập, cũng kiệt lực đánh trả, hai người giống như là phía trước đánh giết như vậy, lại một lần dây dưa cùng một chỗ.

Thế nhưng quay chụp rất nhanh liền kêu ngừng, đạo diễn Doug - Roman cho rằng hai người đều không đủ hứng thú.

“Các ngươi cần là một hồi điên cuồng , liều lĩnh ......” Đạo diễn Doug - Roman lớn tiếng nói,“Đến triệt để đánh vỡ phía trước ngăn cách, một lần nữa trở lại yêu nhau trạng thái.”

Hắn nhìn Matthew cùng Charlize - Theron, nói,“Các ngươi đều rất thu liễm ! không có nam nữ đến cảm giác sau điên cuồng sức mạnh !”

Matthew cùng Charlize - Theron thấp giọng trao đổi vài câu, quay chụp loại này vai diễn muốn lập tức hưng phấn lên, cũng không phải rất dễ dàng, huống chi Charlize - Theron vì tránh cho một ít xấu hổ, quay chụp khi còn tại hai người trung gian điếm một gối đầu.

Lại trước quay chụp, hắn đi bên cạnh làm mấy cái hít đất, để khiến cơ nhục phồng lên đến, tại màn ảnh trung cho người ta một loại hưng phấn giả tượng, phương diện này động tác hí thường thường là ngẫu hứng , nếu quá độ tập luyện hoặc nghĩ đến quá nhiều, dễ dàng thoạt nhìn như là điện ảnh nghiệp nội vụng về cái loại này phim nhựa.

Loại này hí, nếu nam nữ song phương không có hưng phấn, liền không thể để người tin phục, cho nên song phương đều phải có hưng phấn cảm.

Charlize - Theron cũng không có nhàn rỗi, nàng uống trước một ly Champagne, tiếp lại uống một ly Tequila, dần dần điều động lên cảm xúc.

Lần thứ hai quay chụp tiến hành thực thuận lợi, một điều tiếp cận hai phút màn ảnh dài, rất nhanh liền tuyên cáo thông qua.

Quay chụp hoàn tất, Matthew buông ra bị hắn dùng lực đặt tại trên một cái bàn Charlize - Theron, thò tay đem nàng kéo lên, Charlize - Theron dựng lên thân thể, chụp vào bị Matthew xả rơi xuống một bên đai đeo.

Hai người hô hấp đều có chút nặng nhọc cùng cấp bách, ánh mắt trong lúc lơ đãng đánh ngã cùng nhau, Charlize - Theron lập tức ngược lại nhìn về phía địa phương khác, tựa hồ có điểm xấu hổ.

Matthew ngược lại là rất thản nhiên, nhẹ giọng hỏi,“Không làm đau ngươi đi.”

Charlize - Theron kéo ra giấu ở quần áo phía dưới gối mềm đầu, ném tới một bên, cười cười, nói,“Không có việc gì.”

Matthew còn tưởng mở miệng, Charlize - Theron giành trước nói,“Ta đi tẩy trang .”

Nói xong, cũng không đợi Matthew đáp lại, trực tiếp đi ra trường quay.

Rời đi trường quay, đi đến hoá trang gian, nàng đuổi đi hoá trang sư, dựa tại hoá trang gian trên cửa, hô hấp lại trở nên cấp bách, không khỏi vươn tay vỗ nhẹ nhẹ dưới chính mình ngực.

Ngắn ngủi hai phút sau, Charlize - Theron lại khôi phục đầy mặt thanh lãnh bộ dáng, cách vách truyền đến hoá trang gian công tắc môn thanh âm, hẳn là Matthew trở lại, nàng nhanh chóng tẩy trang xong thay quần áo, vội vã ly khai Warner nhà sản xuất.

Nhớ năm đó, nàng cùng Stuart Townsend chính là nhân hí sinh tình......

Ngồi ở kịch tổ trang bị trên xe, nghĩ đến Stuart Townsend, Charlize - Theron một trận đau đầu, tiếp lại là một mảnh mê mang, có chút không biết giữa hai người cảm tình nên đi nơi nào.

Nàng biết rất nhiều chuyện không thể tương đối, bằng không sẽ sinh ra cự đại tâm lý chênh lệch, tỷ như Stuart Townsend cùng Matthew - Horner hai người.

Matthew - Horner thôi xán như Khải Minh Tinh, Stuart Townsend......

Charlize - Theron nhanh chóng lắc lắc đầu, loại này ý tưởng rất nguy hiểm , lại nói Stuart Townsend ưu điểm cũng rất rõ ràng, tuy rằng mấy năm gần đây tính tình biểu kém thật nhiều, nhưng so với Matthew - Horner cái kia hoa hoa công tử, nhưng là chuyên tình nhiều lắm.

Chính là Stuart Townsend tâm lý...... Bao dung xác thật không phải dung túng, bất quá nàng còn có thể nhẫn nại đi xuống, đợi quay xong này bộ phim có thời gian , có thể thuyết phục Townsend đi xem tâm lý thầy thuốc.

Matthew tẩy trang xong, ra hoá trang gian, còn chưa rời đi studio, liền gặp người sản xuất Akiva - Goldsman, Akiva - Goldsman chủ động gọi lại hắn.

“Ngươi là phi thường xuất sắc diễn viên.” Akiva - Goldsman giống như không phải lâm thời khởi ý,“Này bộ phim quay chụp, cho ta lưu lại phi thường khắc sâu ấn tượng, ngươi trời sinh liền thích hợp biểu diễn loại này độc lập cùng cường hãn nam tính nhân vật.”

“Quá khen .” Matthew hợp thời khiêm tốn,“Là nhân vật thiết lập xuất sắc.”

Akiva - Goldsman khoát tay,“Ngươi không cần khiêm tốn, trường quay mỗi người đều có thể nhìn ra đến, ngươi là một hảo diễn viên.”

Matthew cười cười, không có nói tiếp.

Akiva - Goldsman nói thẳng,“Matthew, giống ngươi như vậy lại tuổi trẻ lại có box office kêu gọi lực nam diễn viên rất ít.” Hơn nữa hắn từ trường quay quay chụp trung có thể nhìn ra đến, Matthew còn không phải cái loại này yêu gây chuyện diễn viên, chưa cho kịch tổ quay chụp mang đến qua bất cứ phiền toái, cho nên lại trịnh trọng nói,“Ta rất chờ đợi có thể cùng ngươi lại hợp tác.”

Matthew làm không rõ Akiva - Goldsman những lời này sau lưng ý tứ, lại đúng lúc nói tiếp nói,“Ta cũng là.”

Akiva - Goldsman theo sau chuyển đề tài, nhấc lên [ Smith vợ chồng ] quay chụp một vài sự tình.

So với nhất tâm chui tại đạo diễn trên sự nghiệp Doug - Roman, thân kiêm chế tác nhân cùng biên kịch hai phân chức nghiệp Akiva - Goldsman, càng có thể nhìn thấy Matthew như vậy trẻ tuổi diễn viên giá trị,[ Smith vợ chồng ] hắn tự nhận là thất bại khả năng tính không lớn, đẳng phim phát hành sau Matthew kêu gọi lực sẽ càng lớn, hơn nữa hắn còn có phiêu lưu càng nhỏ [ Cướp biển vùng Caribbean ] hệ liệt tục tập......

Không cần như thế nào phân tích, hắn cũng có thể nhìn ra đến, Matthew đang đi ở một điều trở thành cự tinh trên đường.

Hắn quy hoạch trung hạng mục, vừa vặn cần có thể đan kháng box office mà lại thích hợp kiên cường nhân vật cự tinh, bất quá trước mắt muốn bận tâm [ Smith vợ chồng ] chế tác, còn muốn chấp bút [ The Da Vinci Code ] cải biên, kế tiếp hạng mục khẳng định muốn vài năm sau, khi đó Matthew - Horner phỏng chừng đã hỗn đến nhất tuyến , muốn lại khiến hắn tiếp được thử vai mời liền không là một chuyện dễ dàng .

Diễn viên cần thích hợp hạng mục, chế tác nhân cùng đạo diễn đồng dạng cần kêu gọi lực cự đại ngôi sao diễn viên.

Akiva - Goldsman ánh mắt nhìn xem rất xa, đã tại vì có chế tác ý đồ kế tiếp đại hạng mục làm chuẩn bị .

Matthew cùng Akiva - Goldsman hàn huyên một hồi, bởi vì buổi tối cùng người có ước, chủ động cáo từ ly khai studio, đi bộ đi đến Warner nhà sản xuất cửa, mở ra chính mình BMW ô tô đến bắc Hollywood một nhà cao cấp trung phòng ăn (nhà hàng), Elena - Boyar mấy ngày hôm trước liền cùng hắn ước hảo, đêm nay muốn thỉnh hắn ăn đại tiệc.

“Rốt cuộc không cần ăn rườm rà Pháp quốc đồ ăn .” Matthew tùy ý điểm mấy thứ quen thuộc trung cơm, đem thực đơn đưa trả cho phục vụ sinh, đối Elena - Boyar nói,“Vẫn là trung cơm hảo a.”

Elena - Boyar lắc đầu,“Không cảm giác nơi nào hảo.”

Matthew dựng thẳng lên ngón tay lung lay,“Đó là của ngươi đầu lưỡi có vấn đề, ngươi ăn một tuần trước trung cơm, liền sẽ cảm giác mặt khác tự điển món ăn rất phổ thông .”

Tuy rằng là cải thiện tây hóa trung cơm, nhưng cũng so Pháp quốc đồ ăn càng thích hợp hắn khẩu vị.

“Liên tục ăn một tuần?”

Mỗi người đều có chính mình khẩu vị, người khác trong miệng biên mỹ thực, đổi lại đây khả năng chính là độc dược, Elena - Boyar nói thẳng,“Ta còn không tưởng tiết thực giảm béo.”

Matthew quét nàng liếc nhìn,“Ân, ngươi không có giảm béo tất yếu.”

Elena - Boyar lúc này chuyển đề tài, hỏi,“Gần nhất có lực bạo tin tức sao?”

“Ta nói ngươi vì sao mời khách.” Matthew thò tay điểm điểm nàng,“Nguyên lai có mục đích riêng a.”

Hắn lắc lắc đầu, nói,“Không có. Ta gần nhất vẫn bận rộn [ Smith vợ chồng ] quay chụp, nơi nào có thời gian quan tâm mặt khác sự tình.”

“Ngươi bao giờ cũng là để người thất vọng.” Elena - Boyar bưng lên chén nước, uống một ngụm, đột nhiên hỏi,“Ngươi cùng Charlize - Theron đâu?”

“Ta cùng nàng chính là bằng hữu bình thường.” Matthew nhàn nhạt nói,“Không có mặt khác.”

“Bằng hữu bình thường? Lời này ngươi lừa người khác còn có thể, thiếu lừa gạt ta !” Elena - Boyar trừng lớn ánh mắt,“Ta còn không biết ngươi?”

Nàng hừ một tiếng, còn nói thêm,“Ta thủ hạ cẩu tử chụp đến qua rất nhiều lần các ngươi cùng nhau ra vào Warner nhà sản xuất ảnh chụp .”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 316: Cao Minh Lừa Đảo

Hai người điểm đồ ăn lục tục đưa lên, cải thiện trung cơm dùng là kiểu dáng Âu Tây chia ra chế, Elena - Boyar nếm một chút, cảm giác còn có thể, cùng Matthew vừa ăn vừa nói chuyện.

“Ta thủ hạ cẩu tử chụp đến ngươi cùng Charlize - Theron rất nhiều ảnh chụp.” Elena - Boyar nuốt xuống trong miệng một khối thịt gà, nói,“Ảnh chụp ta tạm thời đặt ở trong tay.”

Matthew đầu cũng không có nâng, nói,“Đây không phải của ngươi phong cách.”

Elena - Boyar ngẩng đầu nhìn hắn, nói,“Bởi vì ta lý giải ngươi phong cách.” Nàng bỗng nhiên nở nụ cười,“Kia vài ảnh chụp đều rất phổ thông , phát ra đi cũng khuyết thiếu đầy đủ lực hấp dẫn, ta đang đợi ngươi thu phục Charlize - Theron ngày đó.”

“Ngươi nghĩ đến nhiều lắm.” Matthew vẫn là cúi đầu đối phó thịt gà xào đậu phộng.

Phảng phất không có nghe đến hắn mà nói, Elena - Boyar tự mình nói,“Hẳn là đợi không được lâu lắm, đúng không?” Nàng đầy đủ phát huy khởi sức tưởng tượng,“Hollywood đương hồng nam tinh cùng Oscar tốt nhất nữ chính không thể không nói cố sự...... Oa nga, chỉ là ngẫm lại đều để người hưng phấn đâu.”

Matthew nhắc nhở Elena - Boyar,“Charlize - Theron có bạn trai.”

“Đây là vấn đề sao?” Elena - Boyar cố ý nói,“Ngươi sẽ không liên ăn vụng cũng đều không hiểu sao? Phóng nhãn xem xem ngươi ở giới, có mấy đối Hollywood ngôi sao tình lữ không ngầm ăn vụng ?”

Nàng cầm lấy khăn ăn xoa xoa miệng,“Ăn vụng loại sự tình này, nhất định phải cẩn thận, bị trảo đến liền không hảo xem .”

“Ta không ngươi tưởng tượng như vậy nhàm chán.” Matthew vừa ăn vừa nói nói,“Ta liền tính muốn làm cái gì, cũng sẽ trước đem một người khác đá ra cục.”

Hắn coi như bằng hữu gian nói chuyện phiếm,“Ăn vụng loại sự tình này, phiêu lưu quá lớn.”

“Đối người bình thường đến nói phiêu lưu xác thật rất lớn.” Elena - Boyar đột nhiên chỉ chính mình nói nói,“Nhưng ngươi quên, nơi này ngồi một trảo ăn vụng và cùng loại bát quái chuyện xấu chuyên gia.”

Matthew nhìn Elena - Boyar liếc nhìn, có chút tò mò, chung quy tại một tin tức độ cao phát đạt thời đại, danh nhân hành tung quá khó bảo mật , từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, hắn cũng xem qua quá nhiều thứ hai gặp, kia vài đương sự đầy đủ cẩn thận, như cũ không thể ngăn cản không chỗ không ở cẩu tử cùng với cẩu tử sau lưng thấy tiền sáng mắt quảng đại tuyến nhân.

Hắn hiện tại có thể tưởng tượng đến, một ít ngôi sao thường xuyên xuất nhập phòng ăn (nhà hàng) cùng khách sạn phục vụ viên trong, khẳng định có chút là cẩu tử cùng giải trí phóng viên tuyến nhân, chỉ cần cẩu tử ra giới, đừng nói ngôi sao hành tung , bọn họ thậm chí có thể hiệp trợ cẩu tử tiến vào công tác trong sân mặt đi chụp lén.

“Nói nói xem.” Matthew nói.

Elena - Boyar nghĩ nghĩ, nói,“Coi như ta trước tiên cho ngươi tiêm phòng, đỡ phải ngươi về sau bị cẩu tử trảo bao.”

Matthew gật gật đầu,“Thoạt nhìn ta muốn đối với ngươi nói cám ơn .”

“Không cần khách khí, chúng ta ai với ai.” Elena - Boyar thoải mái khoát tay, nói thẳng,“Matthew, ngươi nhất định phải chọn một thích hợp ước hội địa điểm......”

Matthew nhịn xuống dựng ngón giữa xúc động, nhắc nhở nói,“Này theo ta không quan hệ.”

Elena - Boyar cười cười,“Ta nói trôi chảy .” Nàng thấp giọng ho khan một chút, tiếp tục nói,“Một chính xác ước hội địa điểm có thể cho ngươi......”

Nàng vội vàng đổi mới xưng hô, nói,“Có thể cho bọn họ dễ dàng bảo vệ tốt chính mình bí mật, tuy rằng bị Los Angeles này lan tràn xi măng sâm lâm tầng tầng vây quanh, nhưng đối với Hollywood đến nói, đầy đủ ẩn nấp phòng ăn (nhà hàng) cùng khách sạn thật sự không nhiều, hơn nữa ở loại địa phương này, ngẫu nhiên gặp gỡ người nào đó, hắn lại vừa vặn nhận thức một cái khác người nào đó biết người nào đó sự tình -- như vậy tỷ lệ rất cao .”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, trong giới rất nhiều bát quái ban sơ chính là như vậy truyền ra .

Elena - Boyar không giống như là đang nói đùa,“Trừ phi ngươi không ngại tại Hàn Quốc thành ngụp lặn tửu ba hoặc là dơ bẩn khi thuê chơi thuốc oa điểm lý gặp mặt. Santa Monica trong sơn cốc bí ẩn công viên thực ra không lại bí ẩn, mà bờ tây tửu ba, hoặc là hồi âm công viên bên trong tiệm ăn vặt này mấy địa phương, liền tính là vừa mới tiến nhập Hollywood nhân viên kinh doanh đều sẽ thường thường ở nơi đó xuất hiện.”

“Đúng, Elaine.” Matthew hảo kỳ hỏi,“Ngươi hay không là cho ngươi thủ hạ cẩu tử làm qua cùng loại huấn luyện.”

“Không sai biệt lắm đi.” Elena - Boyar không có phủ nhận ý tứ,“Chúng ta tại mua chuộc khách sạn phòng ăn (nhà hàng) phục vụ viên làm tuyến nhân, các ngôi sao cũng đều biến thông minh, kia vài không phải ăn ý các ngoạn các ngôi sao tình lữ, lưng một phương đi ăn vụng một phương khác, cơ bản đều là cao minh lừa đảo.”

Nàng cường điệu nói,“Ngươi tưởng chụp đến một cao minh lừa đảo gièm pha, liền muốn lý giải này quần lừa đảo nhóm mới nhất thủ đoạn.”

Matthew buông xuống dao nĩa, trước dùng khăn ăn lau chùi miệng, còn nói thêm,“Xem ra ta ở phương diện này kém xa.”

Elena - Boyar có chút khinh thường nói,“Kém nhiều lắm, cũng chính là ngươi đang lúc hồng, công chúng thích gặp các ngươi loại này đương hồng ngôi sao bát quái, mà không phải hết thời ngôi sao.”

“Còn có sao?” Matthew cũng có chút hảo kỳ, làm thỉnh thủ thế,“Tiếp tục.”

Elena - Boyar nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nói,“Hollywood đã không lưu hành tại bán đảo khách sạn, Tứ Quý khách sạn có lẽ so Fawley sơn trang Hilton khách sạn loại này cao cấp khách sạn ăn vụng , bởi vì ở nơi đó bị sáng tỏ phiêu lưu thật sự rất cao. Hôm nay, tư nhân chung cư, hảo hữu chỗ ở, đoản nhà trọ hoặc là ngươi chỉ có thể cưỡi phi cơ đi địa phương -- tỷ như liên hoan phim, đó mới là cao phát . Bất quá giỏi nhất ăn vụng địa điểm vẫn là điện ảnh ngoại cảnh .”

Matthew khẽ gật đầu, lấy hắn đối với này giới lý giải, Elena - Boyar mà nói rất có đạo lý.

“Ngươi biết ta là làm cái gì.” Elena - Boyar nói lên tất cả đều là thực tế kinh nghiệm đàm,“Từ đầu năm nay bắt đầu, ta thủ hạ cẩu tử đoàn đội, đến hiện tại cũng không có tại cao cấp khách sạn quay chụp đến có giá trị ảnh chụp, trừ phi là có ngươi đáp lên Scarlett - Johnson cái loại này đại hình yến hội.”

“Bởi vì có rất nhiều người ra ra vào vào, liền sẽ không có vẻ rất khả nghi?” Matthew hỏi.

Elena - Boyar đồng ý nói,“Đúng vậy. Bởi vì trong khách sạn, cuối cùng sẽ có phục vụ cùng trước đài sẽ vì tình báo phí mật báo.” Nàng bỗng nhiên hạ giọng,“Ta có vài nơi xác thực tin tức nơi phát ra đều chỉ ra, Will quận đại đạo ổn định cao giá phòng sử chỗ đó trở thành yêu đương vụng trộm giả thích nhất địa điểm. Có một vị nổi tiếng chế tác nhân còn tại Borde trên đại đạo có một chỗ bất động sản, hắn cùng hắn nam tính bằng hữu thường xuyên sẽ đem mặt khác nữ tính mang đến chỗ đó tầm hoan mua vui.”

“Ai a?” Matthew hảo kỳ hỏi.

“Đây là bí mật.” Elena - Boyar nghiêm túc nói,“Đây là tmz tiêu phí giá cao tiền mua được tin tức, ta hướng ngươi lộ ra danh tự mà nói, sẽ trái với bảo mật hiệp nghị.”

Nghe nàng nói như vậy, Matthew cũng liền không có lại đi hỏi.

Theo sau, Elena - Boyar lại nói khởi càng nhiều phương diện này sự tình.

Matthew chính mình cũng lý giải qua một bộ phận, cảm giác Hollywood ngôi sao ăn vụng phát sinh tỷ lệ tối cao địa phương, vẫn là kịch tổ.

Ngoại cảnh quay chụp kỳ thường thường cùng trại hè hoạt động cùng loại, mọi người ở cùng một chỗ, hơn nữa rời xa nguyên bản sinh hoạt cùng trách nhiệm, mà mỗi người đều rất cơ khát, lúc này trừ phát sinh điểm không thể miêu tả sự tình, còn có chuyện gì hảo làm?

Liên hoan phim cũng là một cái khác tràn ngập cơ khát trong nghề nhân sĩ địa phương, tại hằng ngày sinh hoạt bên trong bọn họ có lẽ có thể tránh miễn ngoại tình, nhưng tại Sundance, Cannes hoặc Toronto liên hoan phim này mấy có thể tùy tâm sở dục sinh hoạt địa phương thì hoàn toàn không giống nhau.

Matthew quên lúc nào , nghe một vị diễn viên có kinh nghiệm nói lên qua,“Đại túy đêm khuya, đột nhiên ngủ đến ai bên cạnh đều không kỳ quái, liên hoan phim có khả năng cung cấp không có mặt chứng minh dứt khoát có thể hạ bút thành văn, tỷ như ta tại tham gia liên tục chiếu phim hội, ta bị một tám giờ đàm phán kéo đến hiện tại, của ta di động không tín hiệu, ta tại cùng nhân ăn cơm không có biện pháp tiếp điện thoại đợi đã (vân vân).”

Dùng Elena - Boyar lời đến nói, tại Hollywood, vô luận nam nữ ngôi sao, tổng cảm giác bọn họ có nhất trương trên giấy phép viết ‘Tùy tâm sở dục làm đi’, đều cảm giác chính mình là không có khả năng bị trảo đến ......

Mặc kệ Elena - Boyar nói như thế nào, Matthew đều sẽ không giống nàng nói được như vậy, tại Charlize - Theron có bạn trai dưới tình huống, liền đi làm bừa.

Không có tình lữ nam nữ ngôi sao ghé vào cùng nhau làm bừa, cũng chỉ là chuyện xấu, làm bên thứ ba chen chân, chính là gièm pha .

Helen - Hermann từng dặn dò qua hắn phương diện này sự tình, muốn tại trở thành nhất tuyến sau có càng cao thương nghiệp giá trị, đặc biệt là đối thương nghiệp phẩm bài mà nói, đường viền hoa tin tức không quan trọng, gièm pha vẫn là có nhất định phản đối ảnh hưởng .

Tiệc tối sau khi kết thúc, Matthew khiến Elena - Boyar lên chính mình xe, mật đàm hơn mười phút, Elena - Boyar mới rời đi.

Hai người cùng nhau ăn cơm sau ngày hôm sau, kịch tổ lái vào Tiểu Thành Valencia một tòa tại kiến trung tâm thương nghiệp phụ cận quay chụp cảnh quay bên ngoài, Elena - Boyar thủ hạ cẩu tử bắt đầu treo ở Matthew mặt sau.

Bởi vì này bộ phim quay chụp tiến vào đến hậu kỳ, truyền thông chú ý độ đang hàng xuống, theo ở phía sau phóng viên số lượng rõ ràng giảm bớt.

Kịch tổ ở trong này quay chụp vai diễn không nhiều, chỉ quy hoạch ra hai ngày quay chụp thời gian, ngày đầu tiên quay chụp tiến hành thực thuận lợi, Matthew cơ bản đều tại tại kiến trung tâm thương nghiệp phía dưới đảo quanh, Charlize - Theron vai diễn tắc đặt ở lấy trung tâm thương nghiệp đại lâu làm bối cảnh thương vụ ô tô trong.

Tại Valencia quay chụp ngày hôm sau, Matthew thấy được một quen thuộc thân ảnh, Stuart Townsend lại lại đây tham Charlize - Theron ban .

Matthew vào chính mình xe kéo hoá trang tiền, chuyên môn đi Charlize - Theron bên kia chào hỏi, Stuart Townsend sắc mặt không phải rất hảo xem.

Rất nhanh, hắn tiến vào nơi sân, cùng Charlize - Theron tiếp tục quay chụp còn thừa vai diễn.

Stuart Townsend đi ra ngoài mua vài thứ, trở về sau một mình đứng ở trường quay bên ngoài quan khán, bởi vì bản thân danh khí không lớn, phụ cận mấy cái tại cùng chụp kịch tổ phóng viên, tựa hồ đối với hắn không có bất cứ hứng thú, thẳng đến hai treo tmz điếu bài phóng viên xuất hiện.

Này hai phóng viên một nam một nữ, nữ tay cầm microphone, nam ôm một đài loại nhỏ máy quay phim, nhìn qua một điểm đều không giống cẩu tử, ngược lại rất có chính quy phóng viên phái đoàn.

“Là hắn sao?” Nữ nhân hỏi mặt sau nam nhiếp tượng sư, nam nhiếp tượng sư nhìn bên kia liếc nhìn, xác nhận nói,“Chính là hắn, tuyệt đối không sai.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 317: Ảnh Hậu Bạn Trai

Đứng ở kịch tổ kéo ra dải cách ly bên ngoài, Stuart Townsend hai tay chộp lấy túi, nhất trương trắng nõn tối tăm trên mặt, nhìn không tới bất cứ tươi cười, gần nhất trong khoảng thời gian này tới nay, hắn tại [ The Best Man ] kịch tổ qua thực không như ý, trong tai nghe được tất cả đều là cùng loại “Charlize - Theron bạn trai” Hoặc là “Oscar ảnh hậu dưỡng nhuyễn cơm nam” Linh tinh mà nói.

Này làm cho hắn phi thường không vui, cố tình lại không thể phản bác.

So với Charlize - Theron, hắn này diễn viên không có danh khí, cũng không có bất cứ đại biểu tính tác phẩm.

“Charlize - Theron bạn trai cùng Oscar ảnh hậu dưỡng nhuyễn cơm nam......”

Stuart Townsend lầm bầm lầu bầu một câu, lúc trước nhận thức Charlize - Theron thời điểm, hai người đều là có đại hảo tiền đồ tân sinh đại diễn viên, ai từng nghĩ đến vài năm thời gian trôi qua, đã kéo ra như vậy xa cự ly.

Như vậy cục diện, thật sự để người khó có thể nhận.

Trong giới không phải không xuất hiện qua cùng loại tình lữ, tỷ như mấy năm trước Julia - Roberts cùng vị hôn phu, cuối cùng đều là lấy chia tay mà kết cục.

Stuart Townsend đồng dạng có thể lựa chọn cùng Charlize - Theron chia tay, nhưng nghĩ đến phòng ở, xe cùng đại bộ phận hằng ngày chi tiêu, đều là Charlize - Theron tại phụ trách, hắn lập tức tuyệt như vậy ý niệm.

Còn có lấy đến tân nhân vật cùng phiên thân hi vọng, đồng dạng đều tại Charlize - Theron trên người, gần nhất hắn vài vai diễn, đều là đến từ Charlize - Theron giới thiệu.

Nếu cùng Charlize - Theron chia tay, này mấy cơ hội hết thảy đều chưa , hắn lại cũng không khả năng phiên thân.

Càng trọng yếu hơn là, hắn chất lượng sinh hoạt sẽ thẳng tuyến trượt, so hiện tại hạ xuống mấy cấp bậc.

May mà Charlize - Theron là ương ngạnh......

Liền tại Stuart Townsend trong đầu lật ra như vậy ý niệm khi, bên cạnh truyền đến câu hỏi thanh âm.

“Ngươi hảo......” Hắn quay đầu nhìn, phía sau một để tóc vàng nữ phóng viên hỏi,“Xin hỏi, ngươi là Stuart Townsend tiên sinh sao?”

Stuart Townsend nhìn thấy là lâu rồi không gặp truyền thông phóng viên, gật đầu đáp,“Là ta, ta là Stuart Townsend.”

Hắn thu hồi trên mặt tối tăm, đối với nữ phóng viên mặt sau máy quay phim màn ảnh cười cười.

Tóc vàng nữ phóng viên rất khách khí rất có lễ phép hỏi,“Ngươi hảo, Townsend tiên sinh, có thể ở nơi này gặp được ngươi là của ta vận khí, có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao?”

Stuart Townsend đều nhớ không rõ bao lâu không có phóng viên phỏng vấn qua hắn , gặp này nữ phóng viên mà nói phi thường xuôi tai, vội vàng gật đầu nói,“Có thể, ngươi tùy tiện hỏi.”

“Cám ơn.” Nữ phóng viên vẫn là phi thường khách khí lễ phép, nhưng hỏi ra vấn đề liền không như thế nào xuôi tai ,“Townsend tiên sinh, Charlize - Theron lấy đến Oscar tốt nhất nữ chính, có phải hay không cho ngươi mang đến áp lực cực lớn?”

Stuart Townsend trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, bất quá vẫn là nhẫn nại hồi đáp,“Không có, ta vì nàng cao hứng cùng kiêu ngạo.”

Nữ phóng viên tiếp lại hỏi,“Ngươi đối ‘Ảnh hậu bạn trai’ này xưng hô thấy thế nào?”

Vấn đề này trực tiếp đụng chạm đến Stuart Townsend chỗ mẫn cảm nhất, hắn trong lòng hỏa đằng liền thiêu lên.

Bất quá, Stuart Townsend tại Hollywood trà trộn nhiều năm, điểm ấy nhẫn nại lực vẫn phải có, ngậm miệng, không chuẩn bị lại trả lời này cực không hữu hảo phóng viên vấn đề.

Nhưng tóc vàng nữ phóng viên lại không bỏ qua hắn, tiếp tục truy vấn nói,“Townsend tiên sinh, chúng ta được đến xác thực tin tức, của ngươi ăn mặc chi phí, bao gồm hiện tại trụ phòng ở cùng khai xe, đều là Charlize - Theron tại tính tiền ! làm một nam nhân, ngươi cảm giác như vậy thích hợp sao?”

Lời này so vừa rồi càng thêm chói tai, nếu nói vừa chỉ là đụng chạm đến Stuart Townsend chỗ mẫn cảm nhất, hiện tại trực tiếp vạch trần một hắn luôn luôn đều sẽ không thừa nhận có vết sẹo.

Nam nhân mặt mũi cho phép, Stuart Townsend thuận miệng đáp một câu,“Ngươi được đến tin tức đều là giả .”

Nói xong, hắn nhìn nữ phóng viên cùng nàng mặt sau nhiếp tượng sư liếc nhìn, để tránh đối phương tiếp tục truy vấn này mấy nhàm chán vấn đề, dứt khoát vượt qua kịch tổ kéo lên dải cách ly, muốn đi trong trường quay.

“Vị tiên sinh này.”

Một công tác nhân viên đi tới, rõ ràng không biết Stuart Townsend, ngăn cản hắn,“Nơi này đang tại quay chụp điện ảnh, mời ngươi chờ ở dải cách ly bên ngoài.”

Stuart Townsend đành phải đứng lại, quay đầu nhìn thoáng qua, cái kia nữ phóng viên còn canh giữ ở chỗ đó, mặt sau máy quay phim cũng vẫn chụp nhiếp.

“Ngươi không biết ta?” Stuart Townsend chỉ mặt mình nói,“Ta là Stuart Townsend !”

“Stuart Townsend?” Công tác nhân viên là kịch tổ gần đây thuê ngoại trường lâm thời công, căn bản không biết hắn, nói thầm,“Rất có danh sao?”

Đối mặt như vậy một người, Stuart Townsend dứt khoát không biết nên nói cái gì, đều sắp tức nổ phổi .

Hắn quay người lại, chỉ nữ phóng viên bên kia nói,“Các ngươi ! đừng vỗ !”

Làm lệ thuộc vào tmz chuyên nghiệp cẩu tử, làm sao có khả năng nghe theo Stuart Townsend mà nói?

Vị kia lâm thời công cảnh cáo nói,“Vị tiên sinh này ! nơi này đã bị kịch tổ tạm thời thuê xuống dưới, ngươi nếu xông vào mà nói, ta chỉ có thể gọi người đem ngươi tha đi ra ngoài !”

“Ngươi......” Stuart Townsend nháy mắt không nói gì.

“Không cần tâm tồn may mắn a......” Lâm thời công có vẻ rất có phái đoàn,“Đây là đầu tư một ức dollar siêu cấp đại hạng mục, nam nữ nhân vật chính là Matthew - Horner cùng Charlize - Theron như vậy đại minh tinh, ngươi muốn gặp phải phiền toái, đem ngươi bán đều bồi không nổi !”

Stuart Townsend trong lòng cái kia khí a, dứt khoát chính là hỏa càng thêm hỏa, rất bất đắc dĩ dưới, đành phải nói,“Ta là Charlize - Theron bạn trai, lại đây tham ban .”

Lâm thời công mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tin bộ dáng,“Ngươi là Charlize - Theron bạn trai?” Hắn cười lạnh một tiếng,“Đừng ở chỗ này làm mộng tưởng hão huyền . Hảo, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, nên làm gì thì làm đó đi, đừng nghĩ từ ta nơi này trà trộn vào đi.”

Đầu tiên là phóng viên, sau có lâm thời công, Stuart Townsend rõ ràng cảm nhận được một tiểu diễn viên bi ai.

Bên này tranh chấp rất nhanh gợi ra một vị chính thức nhân viên bảo vệ chú ý, hắn rất nhanh liền đi lại đây, hỏi,“Sao thế này.”

Tiếp, hắn thấy được Stuart Townsend, vội vàng nói,“Ngươi hảo, Townsend tiên sinh, ngươi tới tìm Theron tiểu thư đi?”

Lâm thời công nghe nói như thế, nhanh chóng vọt đến một bên.

Stuart Townsend tại kia danh nhân viên bảo vệ dẫn dắt dưới, đi đến kịch tổ ngoài cùng một chiếc kéo xe biên, lại không thể lại hướng bên trong .

“Ta chỉ có thể mang ngươi đến nơi đây.” Nhân viên bảo vệ cười nói,“Bên trong đang tại quay chụp, Doug Liman đạo diễn phía trước đã phát tính tình, kéo xe lấy bên trong địa phương không được tùy tiện xuất nhập.”

Stuart Townsend cũng không phải ngoại giới nhân, biết đạo diễn chán ghét nhất ngoại giới nhân tố quấy rầy đến quay chụp, cùng nhân viên bảo vệ nói một câu, đứng ở chỗ này kiên nhẫn đợi lên.

Tuy rằng không thể đi đến kéo xe bên kia, không thể né tránh kia hai khốn kiếp phóng viên tầm mắt, nhưng không cần đối mặt kia vài đáng chết vấn đề, Stuart Townsend cảm giác thoải mái rất nhiều.

Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, kia hai khốn kiếp phóng viên thế nhưng còn không có rời đi.

Stuart Townsend đứng ở chỗ này thẳng lắc đầu, trong lòng trước sau oa hai đoàn hỏa, nơi này lại không thể phát tiết, khó chịu không ngừng đi qua đi lại.

Làm một người trưởng thành, Stuart Townsend không ngu ngốc, có thể từ phóng viên cùng kia danh thủ vệ nhân viên trong miệng, nghe hiểu cái loại này không thèm chú ý đến cùng khinh thị.

Căn bản không ai đem hắn coi trọng, không ai đem Stuart Townsend tên này coi trọng, hắn duy nhất nhãn hiệu chính là “Ảnh hậu bạn trai”.

Này nhãn hiệu khiến hắn rất khó chịu, phi thường phi thường khó chịu.

“Chúng ta đi sao?”

Dải cách ly bên ngoài, nam nhiếp ảnh sư hỏi tóc vàng nữ phóng viên,“Chúng ta lại vào không được.”

Tóc vàng nữ phóng viên còn tại nhìn chằm chằm Stuart Townsend, nói,“Không thể đi, chúng ta mấy ngày này công tác, chính là theo dõi Stuart Townsend, phỏng vấn Stuart Townsend, chụp xuống Stuart Townsend xung quanh phát sinh sự tình.”

Nam nhiếp ảnh sư còn tại quay chụp bên kia, đồng thời hảo kỳ hỏi,“Nói lên cũng là quái, đầu vì cái gì muốn chúng ta nhìn chằm chằm Stuart Townsend? Hắn cũng không phải ngôi sao.”

“Ngươi bộ dạng là óc heo sao?” Nữ phóng viên khinh thường nhìn hắn một cái, nói,“Stuart Townsend bạn gái là ai? Charlize - Theron a ! Oscar tốt nhất nữ chính !”

Nàng nhìn chằm chằm Stuart Townsend nói,“Ngươi nghĩ rằng ta hỏi ra mấy vấn đề đó đều là lung tung hư cấu sao?” Nàng hừ một tiếng,“Này mấy đều là đầu tỉ mỉ thu thập đến tin tức, đầu theo ta nói qua, Stuart Townsend cùng Charlize - Theron ở giữa có vấn đề, chỉ cần chúng ta có thể từ giữa đẩy lên một phen, nói không chừng liền sẽ tuôn ra khó lường đại tin tức !”

“Đầu nơi nào tới như vậy tin tức?” Nam nhiếp ảnh sư hảo kỳ hỏi,“Lần trước Brad - Pitt, Jennifer - Aniston cùng Angelina - Jolie sự, căn bản không có bất luận kẻ nào biết, nàng khiến cho nhân quá khứ cắm điểm, kết quả......”

Hắn lắc lắc đầu, tán thưởng nói,“Đầu tin tức thật linh thông a.”

“Lời vô nghĩa, bằng không đầu có thể ngồi ở hiện tại trên vị trí?” Tóc vàng nữ phóng viên có chút khát khao nói,“Nếu ta cũng có thể có đầu như vậy tin tức nơi phát ra, cũng không cần chạy ngoài .”

Này hai người vừa trò chuyện biên nhìn chăm chú vào phía trước cách đó không xa Stuart Townsend, đại khái là kịch tổ quy định, Stuart Townsend không thể tiến vào trong trường quay, chỉ có thể tại kéo xe bên ngoài không ngừng đi qua đi lại.

Một lát sau, kịch tổ bên kia ẩn ẩn truyền đến khuếch đại âm thanh loa thanh âm, tóc vàng nữ phóng viên cẩn thận phân biệt một chút, nói,“Giống như kịch tổ tạm thời đình chỉ quay chụp nghỉ ngơi .”

Nam nhiếp tượng sư lúc này nhắc nhở nói,“Mau nhìn, Charlize - Theron từ trong trường quay đi ra .”

Nữ phóng viên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Charlize - Theron từ kéo xe mặt sau đi ra, hướng tới Stuart Townsend bên kia đi, vừa đi còn biên tại cùng Stuart Townsend vẫy tay.

Cùng lúc đó, nàng còn phát hiện Matthew - Horner cũng từ trường quay trung đi ra, đứng ở kéo xe góc địa phương, giống như tại gọi điện thoại.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 318: Ta Đánh Người

Đứng ở kéo xe bên cạnh, Matthew một tay đỡ thùng xe, một tay còn lại cầm điện thoại, đối bên kia Helen - Hermann nói,“Kịch tổ tiến độ rất thuận lợi, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, cuối tháng này liền có thể kết thúc quay chụp, Disney ảnh nghiệp bên kia, ngươi cùng bọn họ câu thông hảo.”

Hắn quay đầu mắt nhìn bên trái cách đó không xa, Charlize - Theron chạy tới Stuart Townsend trước mặt, hai người không biết đang nói cái gì, bởi cách đoạn cự ly, thêm thanh âm tương đối nhỏ, nghe không rõ lắm.

Bất quá, từ Charlize - Theron cùng Stuart Townsend trên biểu tình xem, hình như là nổi tranh chấp.

Tuy rằng cùng Elena - Boyar mưu đồ bí mật một vài sự tình, nhưng Matthew cảm giác tổng muốn nhiều kích thích vài ngày, mới có thể chân chính phát huy tác dụng.

Matthew tiếp tục đối với điện thoại nói,“Helen, ngươi nhớ rõ tại của ta lịch chiếu bên trong, quy hoạch ra cùng Zack Snyder......”

Đột nhiên, Charlize - Theron cùng Stuart Townsend bên kia phát sinh trạng huống.

“Ta không cần ngươi đáng thương !”

Tranh chấp trung Stuart Townsend đột nhiên cất cao thanh âm, một bộ phi thường kích động bộ dáng,“Ngươi luôn luôn đều không bận tâm của ta tự tôn, ngươi này......”

Nghe được cái kia lấy “b” Vi mở đầu từ ngữ, Matthew cùng Helen - Hermann nhanh chóng nói xong cuối cùng một câu, liền tưởng quá khứ.

Hắn vừa bước ra bước đầu tiên, bên kia Stuart Townsend đã giương lên cánh tay.

Ba --

Stuart Townsend bàn tay rơi vào Charlize - Theron trên mặt.

Charlize - Theron đứng ở nơi đó không có động, chỉ là nhìn Stuart Townsend mặt.

Matthew ngẩn người, nhanh chóng nhanh hơn cước bộ vọt qua.

Dải cách ly bên cạnh, đối phóng viên canh phòng nghiêm ngặt lâm thời công nhìn thấy này mấy, há to miệng.

Tên kia nhân viên bảo vệ vẫn đứng ở kéo xe đầu xe phụ cận, không thể tin được đây là thật.

Trường quay bên ngoài, tóc vàng nữ phóng viên cùng nhiếp tượng sư mở to hai mắt nhìn, trong đó tất cả đều là khó có thể tin tưởng cùng khó có thể tin.

“Này, đây là thật sao?” Tóc vàng nữ phóng viên theo bản năng hỏi nam nhiếp tượng sư,“Cái kia nhuyễn cơm nam đánh Charlize - Theron một bạt tai?”

Nam nhiếp tượng sư cứ việc khiếp sợ, trong tay máy quay phim lại không có đình, còn tại quay chụp bên kia hình ảnh, đồng thời đáp lại nói,“Thượng Đế a, Thượng Đế a, thế giới này quá điên cuồng !”

Thực ra không cần hắn trả lời, tóc vàng nữ phóng viên cũng xác nhận đây là thật , Hollywood có danh ảnh hậu bạn trai cùng nhuyễn cơm nam, thế nhưng trực tiếp đối với chính mình bạn gái động thủ !

Liền tại nàng nhìn chăm chú trung, Stuart Townsend lần thứ hai giương lên tay.

Từ phóng viên phỏng vấn đến bị lâm thời công ngăn lại đến, Stuart Townsend trong lòng oa hai đoàn hỏa, lại không thể nào phát tiết, kết quả Charlize - Theron lại một lần làm trái hắn mà nói, bất đồng với không hề có biện pháp phóng viên cùng lâm thời công, hắn tẫn có thể đem lửa giận cùng uất khí tát đến Charlize - Theron trên người.

Đánh xong đệ nhất bàn tay, nhìn thấy Charlize - Theron lạnh lùng biểu tình cùng nhanh chóng chuyển đạm ánh mắt, Stuart Townsend phảng phất thấy được phía trước phóng viên cùng lâm thời công.

Hắn lần thứ hai giơ tay lên tay, sau đó đánh xuống dưới.

Loại sự tình này cũng không phải lần đầu tiên , Stuart Townsend không hề có tâm lý gánh nặng.

Nhưng hắn cánh tay rơi xuống, bàn tay lại không có đụng tới Charlize - Theron mặt.

Từ bên cạnh xung lại đây một người, ngăn cản rơi xuống cánh tay, Stuart Townsend chỉ cảm thấy cổ tay (thủ đoạn) phảng phất bị đai sắt siết chặt như vậy, một chút không thể nhúc nhích.

Hắn quay đầu nhìn, thấy được nhất trương quen thuộc mà lại đáng ghét mặt.

Matthew - Horner kia Trương Dã man như là tinh tinh mặt !

“Sally !” Matthew bắt lấy Stuart Townsend cánh tay, quay đầu nhìn về phía Charlize - Theron, nghi hoặc khó hiểu hỏi,“Vì sao?”

Charlize - Theron đối diện Stuart Townsend trên mặt chỉ có lạnh lùng, lại không có mở miệng trả lời Matthew hỏi, chỉ là nhìn Stuart Townsend mặt.

Stuart Townsend nhìn chằm chằm Matthew, lớn tiếng nói,“Buông tay !”

Trường quay bên ngoài, hai tmz cẩu tử hưng phấn còn kém vỗ tay .

“Đại tin tức a !” Cái kia tóc vàng nữ phóng viên kích động nói,“Chúng ta quả nhiên đợi đến đại tin tức !”

Nam nhiếp tượng sư như có sở ngộ,“Đầu nói khiến chúng ta kích thích Stuart Townsend vài ngày, cùng hắn quay chụp, có phải hay không đoán trước đến hiện tại kết quả?”

Tóc vàng nữ phóng viên vội vàng gật đầu,“Đầu quả nhiên lợi hại a, không hổ là có thể từ một tiểu phóng viên bò đến cao quản vị trí nữ cường nhân a !”

Nam nhiếp tượng sư điều chỉnh màn ảnh tiếp tục quay chụp, nói,“Chúng ta mới kích thích Stuart Townsend một lần, hắn liền nhịn không được , đầu cũng xem nhẹ hắn a.”

“Phỏng chừng người này tâm lý thừa nhận năng lực rất kém cỏi.” Tóc vàng nữ phóng viên nhìn bên kia, có chính mình phán đoán,“Hẳn là không phải lần đầu tiên đối Charlize - Theron ra tay .”

Stuart Townsend mắt thấy Matthew không có buông tay ý tứ, lửa giận triệt để bị đốt lên, dùng lực muốn tránh ra cánh tay, lại căn bản không thể thoát khỏi giống như đai sắt bàn tay.

“f#$@ !”

Hắn tức giận mắng một câu, một tay còn lại nắm thành quyền đầu, hướng về phía Matthew mặt liền đánh lại đây.

“Matthew !”

Charlize - Theron theo bản năng nhắc nhở.

Matthew thấy được bay tới quyền đầu, Stuart Townsend quyền đầu có chút tái nhợt, tốc độ cùng lực đạo so với Neborah cùng hắn vật lộn giáo luyện, chậm quá nhiều.

Hắn không biết Stuart Townsend người như thế là cái gì tâm lý, Charlize - Theron lấy được vượt xa hắn thành tựu, nếu không tiếp thụ được, chia tay liền là, vì cái gì muốn như vậy? Bởi vì Charlize - Theron có thể cho hắn cung cấp hậu đãi sinh hoạt sao?

Trong đầu lóe qua ý nghĩ này, Matthew trên tay động tác lại một điểm đều không chậm, không tay kia như thiểm điện bắt lấy Stuart Townsend quyền đầu, xoay người vẹo thắt lưng phát lực, dùng ra thường xuyên luyện tập quá vai suất.

Hắn lực lượng cùng thể trạng đều xa so thiên hướng về âm nhu Stuart Townsend lớn, cơ hồ không phí bao nhiêu lớn khí lực, liền đem Stuart Townsend từ đỉnh đầu ném qua.

Stuart Townsend căn bản không có bất cứ năng lực phản kháng, vừa cảm giác được hai chân cách mặt đất, phía sau lưng đã tầng tầng rơi xuống đất.

May mắn nơi này đang làm kiến thiết, không phải cứng đờ xi măng cùng nhựa đường mặt đất, liền tính là như vậy, Stuart Townsend cũng rơi thất điên bát đảo, đầu váng mắt hoa, phía sau lưng phảng phất sở hữu xương cốt đều gãy đau.

Hắn nằm trên mặt đất, vừa muốn phát ra một tiếng hét thảm, một chỉ giống như nham thạch bàn thô ráp đại thủ liền bóp chặt hắn cổ, kêu thảm thiết bị ngạnh sinh sinh nghẹn trở về, biến thành ùng ục kỳ quái tiếng vang.

Matthew tay trái trảo Stuart Townsend cổ, tay phải chỉ hắn, cảnh cáo nói,“Sally là bằng hữu của ta ! ngươi còn dám đối với hắn động thủ, ta đánh gãy chân của ngươi !”

Nói xong, hắn tay phải biến thành quyền đầu, liền tại Stuart Townsend mặt bộ chính phía trên.

Stuart Townsend muốn nói cái gì, lại căn bản phát không lên tiếng.

Charlize - Theron lúc này mới kịp phản ứng, nhanh chóng lại đây, giữ chặt Matthew tay phải, lớn tiếng kêu lên,“Matthew, lãnh tĩnh ! lãnh tĩnh một điểm !”

Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, Matthew phía trước liền nói qua, nếu nhìn thấy Stuart Townsend lại đối với nàng ra tay, nhất định sẽ giáo huấn hắn.

Charlize - Theron thuộc về cái loại này đại khung xương nhân, bản thân khí lực không nhỏ, lại căn bản kéo không nhúc nhích Matthew cánh tay, đành phải lại đề cao thanh âm,“Matthew, dừng tay a !”

Matthew quay đầu nhìn Charlize - Theron liếc nhìn,“Sally, loại này nhân......”

Charlize - Theron gặp Matthew quyền đầu không có rơi xuống đi, thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng nói,“Này mấy về sau lại nói, ngươi trước buông ra hắn, mặt sau có cẩu tử tại chụp lén.”

Matthew sớm liền thấy được Elena - Boyar thủ hạ hai danh cẩu tử, hắn còn biết kịch tổ hai danh công tác nhân viên vẫn đang nhìn chằm chằm bên này.

Hắn chậm rãi buông ra quyền đầu, lại buông ra tay trái, đứng lên.

“Khụ -- khụ --”

Dưới đất Stuart Townsend ho khan lên.

Bất quá, Charlize - Theron không có đi quản hắn, chỉ là đứng ở nơi đó, ánh mắt không ngừng từ Matthew cùng Stuart Townsend trên người thổi qua.

Đầu xe phụ cận tên kia nhân viên bảo vệ lúc này từ Oscar ảnh hậu bị bạn trai ẩu đả khiếp sợ trong tỉnh ngộ, vội vàng chạy tới, ngăn ở Stuart Townsend phụ cận, để tránh hắn lại động thủ.

Tên kia lâm thời công cũng chạy tới, canh phòng nghiêm ngặt đối tượng cũng từ phóng viên biến thành Stuart Townsend.

tmz hai danh phóng viên đứng ở dải cách ly bên ngoài, vẫn ở thủ vững chức trách, trung thực dùng máy quay phim màn ảnh ghi xuống phát sinh hết thảy.

Stuart Townsend chậm rãi từ mặt đất bò lên.

Kịch tổ cũng bị kinh động , đạo diễn Doug Liman trước chạy lại đây, nhìn thấy Charlize - Theron trên mặt màu đỏ bàn tay ấn, nháy mắt hỏa đại.

“Này ai làm !” Hắn phẫn nộ quát.

Hoá trang căn bản che đậy không được, quay chụp là không có cách nào khác vỗ.

Tiếp càng nhiều người lại đây , liên người sản xuất Akiva - Goldsman cũng đến.

Akiva - Goldsman cùng Doug - Roman rất nhanh liền hiểu rõ phát sinh cái gì, nhìn về phía Stuart Townsend trong ánh mắt, tất cả đều là địch ý.

Stuart Townsend cùng Charlize - Theron mâu thuẫn bọn họ không để ý, Stuart Townsend ẩu đả Charlize - Theron, bọn họ cũng không để ý, đây đều là giữa bọn họ việc tư.

Nhưng Stuart Townsend đem Charlize - Theron mặt làm thành như vậy, kịch tổ hôm nay quay chụp làm thế nào?

Nơi này liền thuê hai ngày, hôm nay không hoàn thành kế hoạch vai diễn, kịch tổ hậu tục một loạt quay chụp kế hoạch đều phải tùy theo phát sinh thay đổi, này tổn thất đều là thời gian cùng tiền tài !

“Ngươi không sao chứ?” Matthew căn bản không đi quản Stuart Townsend, quan tâm hỏi Charlize - Theron,“Muốn hay không đi bệnh viện?”

Hắn thấy được chính mình tại kịch tổ lâm thời trợ lý, tiếp đón nàng nói,“Đi làm điều lãnh khăn mặt đến.”

Charlize - Theron tại kịch tổ nhân duyên rất không sai, không ít người nhìn về phía Stuart Townsend trong ánh mắt, đều mang theo chán ghét.

Thực ra một ít tin tức, sớm ở trong giới có điều truyền lưu.

Kịch tổ người tới rất nhanh làm rõ phát sinh cái gì, chán ghét dần dần chuyển biến thành khinh thường.

Charlize - Theron nhìn về phía Stuart Townsend, ánh mắt càng ngày càng lạnh.

Matthew cũng nghe đến, lấy di động ra trước cấp Elena - Boyar phát điều tin nhắn, tiếp bấm gọi Helen - Hermann điện thoại,“Helen, ta đánh người .”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 319: Chia Tay

Bởi lần này đột phát sự kiện, thêm Charlize - Theron trên mặt bàn tay ấn, quay chụp không có khả năng lại tiếp tục đi xuống, Stuart Townsend thở phì phì ly khai trường quay, điều khiển một chiếc hào xe nghênh ngang mà đi, kịch tổ trung giống Doug Liman cùng Akiva - Goldsman này mấy quen biết nhân, lại đây an ủi vài câu, rất nhanh rời đi bận rộn.

Kịch tổ quay chụp tạm thời gián đoạn, cần Doug Liman cùng Akiva - Goldsman xử lý sự có rất nhiều.

Matthew ngược lại là một điểm đều không lo lắng Stuart Townsend báo nguy, nơi này có người chứng kiến, còn có đương sự, đều có thể chứng minh hắn là tại ngăn lại phạm tội cùng tự vệ.

Nếu Stuart Townsend không phải rất xuẩn, khẳng định sẽ không báo nguy.

Charlize - Theron vẫn đứng ở nơi đó không có động, tinh xảo xinh đẹp trên mặt dị thường lãnh đạm.

Lâm thời trợ lý lấy đến lãnh khăn mặt, Matthew tiếp nhận sau đưa tới Charlize - Theron trước mặt.

“Cám ơn.” Charlize - Theron lấy lại đây đặt ở một bên trên mặt, nhìn về phía Matthew,“Xin lỗi, khiến ngươi cuốn vào này mấy chuyện phiền toái bên trong.”

Matthew lắc lắc đầu,“Chúng ta là bằng hữu, ta không có khả năng nhìn ngươi bị người......” Hắn khe khẽ thở dài, nói,“Về của ngươi xe kéo đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương.”

Charlize - Theron gật gật đầu, cùng Matthew cùng nhau rời đi nơi này, chuyển tới trong xe kéo trắc, rất nhanh tiến vào chính mình xe kéo hoá trang.

“Còn đau không?” Matthew quan tâm hỏi.

“Không có việc gì .” Charlize - Theron đem khăn mặt phóng tới một bên, trên mặt dấu tay như cũ rõ ràng,“Matthew...... Ta không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy.”

Matthew cho nàng tiếp một chén nước, nói,“Một mặt nhường nhịn không phải biện pháp.” Hắn đem thủy đặt ở Charlize - Theron trước mặt trên đài hoá trang,“Có vài lời không lọt tai, nhưng ta vẫn muốn nói, Sally, hảo hảo suy xét một chút đi.”

Cứ việc không có nói rõ, Charlize - Theron lại cũng minh bạch lời này ý tứ, ngồi ở trước hoá trang kính, nhìn trong gương nhân, cái kia bàn tay ấn dị thường dễ khiến người khác chú ý, so với quá khứ bất cứ một lần đều phải bắt mắt.

Nàng bỗng nhiên mở miệng nói,“Cám ơn ngươi, Matthew.”

Matthew kéo qua nhất trương hoá trang y, ngồi ở Charlize - Theron bên cạnh,“Ngươi cùng ta không cần khách khí.”

Charlize - Theron tiếp tục nhìn chằm chằm hoá trang kính trung chính mình,“Nháo đến một bước này, thực ra rất nhiều sai đều tại ta trên người.”

Nghe được Charlize - Theron nói như vậy, Matthew khẽ nhíu mày, sẽ không đến hiện tại, Charlize - Theron còn đối Stuart Townsend ôm có hi vọng đi?

“Ngươi nói đúng.” Charlize - Theron mà nói lại truyền đến, thanh âm rất thấp trầm,“Bao dung không phải dung túng.”

Nàng đứng lên,“Ta sẽ rất chăm chú suy xét này đoạn quan hệ.”

Matthew cũng đứng lên,“Sally, không cần lại khiến chính mình bị thương.”

Charlize - Theron gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra, bấm gọi người đại diện dãy số, đẳng bên kia chuyển được sau, nói,“Ngươi tới kịch tổ một chuyến, ta tại Valencia, phát sinh một vài sự tình, ta chờ ngươi, rất cấp.”

Nàng cắt đứt điện thoại, nhìn về phía Matthew, bỗng nhiên nói,“Ta có phải hay không đặc biệt yếu đuối?”

“Không phải.” Matthew nhẹ nhàng lắc đầu,“Chuyện tình cảm không có kiên cường cùng yếu đuối, càng không có bại thắng.”

Charlize - Theron trong mắt lóe qua một tia hảo kỳ,“Ngươi cũng kinh lịch qua cùng loại sự tình?”

“Sally, ngươi biết ta mối tình đầu là ai chăng?” Matthew có vẻ đặc biệt thành thực, tựa hồ hoàn toàn tín nhiệm Charlize - Theron,“Pop Thiên Hậu Britney - Spears, ta khi đó phi thường thích nàng.”

Charlize - Theron phảng phất quên vừa phát sinh sự tình, khiếp sợ nhìn Matthew,“Ngươi cùng Tiểu Điềm Điềm yêu đương qua?”

“2000 năm tả hữu sự tình .” Matthew biết bên này nhân cơ bản đều không như thế nào để ý phía trước sự tình, đặc biệt là Hollywood trong giới, bởi vậy cố ý dùng loại sự tình này đến biểu hiện chính mình thành thật với nhau,“Ta khi đó không có danh, không ai chú ý tới ta, trừ của ta người đại diện, không ai biết ta cùng Britney từng là tình lữ.”

Hắn cười cười,“Britney phi thường bận rộn, chúng ta có đôi khi một tháng đều gặp không được một lần mặt, thời gian cùng cự ly ma diệt này đoạn cảm tình, chúng ta lúc ấy đều rất thống khổ, lại biết chia tay là tốt nhất giải quyết phương thức, cũng có thể khiến lẫn nhau không lại thống khổ đi xuống.”

Matthew di động vang lên, hắn móc ra đến xem liếc nhìn, là Helen - Hermann điện thoại, phỏng chừng nhanh đến bên này .

“Ta người đại diện lại đây .” Matthew đối Charlize - Theron nói,“Ta muốn đi gặp nàng .”

Charlize - Theron cũng thấy được kia hai danh phóng viên, nói,“Có cần ta địa phương, cứ việc mở miệng.”

Matthew tuyệt không cùng Charlize - Theron khách khí, trước nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lại nhắc nhở nói,“Ngươi tốt nhất cũng làm điểm chuẩn bị.”

Chuông điện thoại thanh còn tại vang, hắn không có nhiều làm dừng lại, rời đi xe kéo hoá trang chuyển được Helen - Hermann điện thoại, theo sau đợi nàng lại đây, cùng nhau vào chính mình xe kéo hoá trang, đem sự tình trải qua đại khái nói một lần.

“Việc này chỉ là trùng hợp?” Helen - Hermann trong lòng có chút nghi hoặc.

“Ngươi lúc ấy chính đánh cho ta điện thoại, ta tìm yên lặng địa phương tiếp điện thoại.” Matthew nói năng hùng hồn đầy lý lẽ,“Vừa lúc thấy được.”

Hắn rất tự nhiên nói,“Ngươi cũng không phải không biết, Sally theo ta là không sai bằng hữu, ta đối bằng hữu luôn luôn rất giảng nghĩa khí, không có khả năng nhìn Sally bị đánh......”

Helen - Hermann ít nhiều có chút lý giải, Matthew gần nhất hai năm thường xuyên tại Depp tửu ba cùng Depp, Theron cùng Reeves đám người cùng nhau uống rượu, có vẻ giao tình xác thật không sai.

Sự tình đã phát sinh, việc cấp bách không phải tham căn tìm nguyên, mà là nên như thế nào xử lý.

“Không cần quá mức lo lắng.” Helen - Hermann nghĩ nghĩ, nói,“Nếu là tmz nhân, Elena bên kia hẳn là sẽ theo chúng ta chào hỏi, hơn nữa ngươi cũng không có sai, dựa theo của ngươi miêu tả, xui xẻo nhân sẽ chỉ là Stuart Townsend.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu.

Helen - Hermann tiếp tục nói,“Nếu Stuart Townsend thông minh mà nói, từ tmz sáng tỏ chuyện này bắt đầu, liền cái gì đều sẽ không nói, tìm một chỗ trốn một đoạn thời gian.”

Nàng xem Matthew liếc nhìn, còn nói thêm,“Charlize - Theron thái độ cũng là mấu chốt.”

“Yên tâm hảo.” Matthew có vẻ phi thường có tin tưởng,“Chỉ cần không ra quá lớn ngoài ý muốn, Charlize - Theron khẳng định sẽ cùng Stuart Townsend chia tay.”

Helen - Hermann yên lòng, tại xe kéo hoá trang bên trong qua lại đi hai vòng, đột nhiên sửa miệng nói,“Matthew, ta mặc kệ việc này sau lưng như thế nào, nếu đã phát sinh, còn đối với chúng ta có lợi, chúng ta liền muốn lợi dụng nó tận khả năng đến mưu cầu ưu việt.”

Matthew đối với này không có ý kiến.

“Ngươi buổi tối ước Elena, chúng ta cùng nhau ăn cơm tối.” Nàng thanh âm không cao, ngữ tốc cực nhanh, trải qua trong khoảng thời gian này, hiển nhiên đã có suy xét,“Đẳng sự kiện ở trên truyền thông sáng tỏ, ta sẽ cùng Akiva - Goldsman nói chuyện...... Ân, còn có Charlize - Theron người đại diện.”

Cùng lúc đó, một khác chiếc xe kéo hoá trang bên trong, người đại diện Heide Cheffe vừa nghe xong Charlize - Theron giảng thuật.

Heide Cheffe đi đến Charlize - Theron trước người, nhìn kỹ dưới trên mặt nàng thương, nói,“Sally, lần này so lần trước trọng nhiều !” Nàng tăng thêm ngữ khí,“Ta phi thường hoài nghi, nếu không phải Matthew - Horner ngăn lại Stuart Townsend, ngươi bây giờ còn có thể hay không đứng ở ta trước mặt !”

Charlize - Theron thấp giọng nói,“Matthew ngăn cản hắn phát thứ hai, hắn còn tưởng đánh Matthew, bị Matthew hung hăng ngã một chút.”

“Ngươi còn muốn tiếp tục nhịn xuống đi sao?” Heide Cheffe không có để ý Charlize - Theron mà nói, hỏi,“Còn muốn lại có tiếp theo sao? Năm trước ta liền khuyên qua ngươi, hiện tại ta còn là câu nói kia, cùng Stuart Townsend chia tay đi !”

Nàng lại tăng thêm ngữ khí,“Bằng không ngươi sẽ bị hắn hủy đi !”

“Ta đã quyết định .” Charlize - Theron trải qua trong khoảng thời gian này suy xét, đã làm ra quyết đoán,“Ta sẽ cùng Stuart Townsend chia tay.”

Heide Cheffe nghe nói như thế, trong lòng triệt để thở ra nhẹ nhõm một hơi, suy xét một hồi, nói,“Sally, việc này đã bị tmz cẩu tử chụp đến,tmz rất khó bị quan hệ xã hội, ngươi muốn làm tốt bị sáng tỏ chuẩn bị.”

Charlize - Theron nếu làm ra quyết định, liền có chuẩn bị tâm lý,“Ta đã chuẩn bị tốt .”

“Có vài sự kiện, ta cần nhắc nhở ngươi một chút.” Heide Cheffe có thể nghe ra đến, Charlize - Theron giống như thật sự chết tâm , nói thẳng,“Ngươi hiện tại đang hướng nhất tuyến trên vị trí xung, chúng ta tất yếu khiến chuyện này phản đối ảnh hưởng giảm đến nhỏ nhất.”

“Haydée......” Charlize - Theron lắc lắc đầu,“Hiện tại có thể không đàm này mấy sao?”

“Này liên quan đến sự nghiệp của ngươi.” Heide Cheffe nhắc nhở nói,“Chuyện này chỉ cần xử lý thích đáng, cũng là rất tốt cơ hội.”

Charlize - Theron hiện tại tâm lực tiều tụy, khoát tay, nói,“Việc này ngươi xem đi xử lý đi.”

Heide Cheffe gật gật đầu, nói,“Kia hảo, ta liền toàn quyền xử lý .”

Đến kịch tổ thu thập xong này nọ, hôm nay tan tầm thời điểm, Heide Cheffe tại trong kịch tổ cùng nhiều người trò chuyện, đặc biệt là hai danh trực tiếp kẻ tận mắt thấy tế đàm sau, đã có bản thảo nghĩ sẵn.

Thực ra, có Stuart Townsend ác liệt hành vi ở trong này, nàng cũng không cần làm quá nhiều.

Chính yếu một điểm, chính là đem Charlize - Theron mấy năm nay vì duy trì cảm tình trả giá hết thảy, cùng với Stuart Townsend làm những chuyện, triệt để sáng tỏ đi ra, truyền thông cùng công chúng khẳng định sẽ vô hạn đồng tình Charlize - Theron, đồng thời cũng có lợi cho Charlize - Theron hình tượng đắp nặn.

Mặt khác, còn có làm đương sự chi nhất Matthew - Horner, hắn theo sau lý do thoái thác chỉ cần thiên hướng về Charlize - Theron, Stuart Townsend liền không có bất cứ phiên thân khả năng.

Dựa theo Charlize - Theron thuyết pháp, Matthew - Horner cùng nàng là nhiều năm bằng hữu, chính là bởi vì như thế mới cùng Stuart Townsend ra tay tàn nhẫn, tất nhiên sẽ thiên hướng về Charlize - Theron, hơn nữa làm như vậy đối với hắn cũng có lợi, hẳn là không khó thuyết phục hắn vi Charlize - Theron nói tốt.

Lại chính là kịch tổ , nếu kịch tổ có thể toàn phương diện duy trì Charlize - Theron, kia tình huống liền càng tốt .

Heide Cheffe rất nhanh làm ra quyết định, trước xem xem dư luận tình thế, đợi ngày mai cùng kịch tổ cùng Matthew - Horner phương diện liên hệ một chút, tận khả năng giúp Charlize - Theron thoát khỏi Stuart Townsend này đại trói buộc.

Charlize - Theron là nàng kì hạ trọng yếu nhất hộ khách, chỉ cần không có Stuart Townsend này tai họa, nói vậy có thể đi được càng xa.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 320: Nhắc Nhở Depp

Vào lúc ban đêm, một đoạn về Oscar tốt nhất nữ chính Charlize - Theron bị bạn trai gia bạo video, liền xuất hiện ở tmz trang web trên trang đầu, dư luận nhất thời một mảnh ồ lên, quen thuộc Hollywood fan điện ảnh, đã không thể dùng khiếp sợ đến hình dung , cơ hồ tất cả mọi người đều tự nhiên mà vậy đứng ở Charlize - Theron một bên.

Liên quan , Matthew ngăn lại Stuart Townsend, hơn nữa cho hắn một quá vai suất, đều thắng được một mảnh gọi hảo thanh âm.

Đến ngày hôm sau, báo chí truyền thông cùng đài truyền hình đẳng truyền thông, cũng bắt đầu phạm vi lớn khan phát hâm nóng chuyện này.

Chung quy, việc này đề cập đến một Oscar tốt nhất nữ chính, một đương hồng nam diễn viên.

Không có bất cứ ngoài ý muốn, dư luận hoàn toàn đứng ở Charlize - Theron bên này, Matthew bảo hộ Charlize - Theron hành động, cũng vì hắn thắng được một mảnh gọi hảo thanh âm.

Đặc biệt là nữ quyền tổ chức, cũng đứng ra vi Matthew cùng Charlize - Theron phất cờ hò reo.

Đáng tiếc là, hiện tại nữ quyền tổ chức còn không giống tương lai lực ảnh hưởng lớn như vậy.

Về phần tmz cẩu tử kích thích Stuart Townsend kia một đoạn video, tự nhiên bị cắt đi , Elena - Boyar tại cùng Helen - Hermann gặp mặt nói chuyện sau, triệt để tiêu hủy một đoạn này.

tmz phía dưới đều là cẩu tử, cũng không phải chân chính phóng viên, cẩu tử làm được vốn là chút không có hạ hạn sự tình.

Cùng lúc đó, Charlize - Theron người đại diện cùng tin tức người phát ngôn triệu tập tin tức tuyên bố hội, chính thức cùng Stuart Townsend chia tay, hơn nữa rộng lượng tuyên bố, trước mắt do Charlize - Theron mua, Stuart Townsend sử dụng bao gồm ô tô ở bên trong vật phẩm, tiếp tục về Stuart Townsend sở hữu.

Theo sau, Helen - Hermann, Heide Cheffe cùng Akiva - Goldsman mật đàm một lần, càng nhiều tin tức bắt đầu ở trên truyền thông xuất hiện.

tmz vừa bạo liêu, mấy năm nay Stuart Townsend hoàn toàn là Charlize - Theron tại cung dưỡng, nếu hai người đã kết hôn, chỉ trích sẽ thiếu rất nhiều, vấn đề là Charlize - Theron cùng Stuart Townsend căn bản không có kết hôn, Stuart Townsend nháy mắt tọa thực nhuyễn cơm nam thanh danh.

[ Entertainment Weekly ] tiếp công bố, Stuart Townsend không phải lần đầu tiên đối Charlize - Theron ra tay, phía trước liền vài lần đánh qua Charlize - Theron, mà Charlize - Theron vì này phân đến chi không dễ tình yêu, tất cả đều nhịn xuống.

Còn có truyền thông khan văn, công bố Matthew, Johnny - Depp cùng Keanu - Reeves khó chịu với Stuart Townsend hành vi, rất sớm phía trước liền tưởng hảo hảo giáo huấn Stuart Townsend nhất đốn.

Có truyền thông phóng viên cũng tìm đến ba người phỏng vấn, ba người tự nhiên là đứng ở Charlize - Theron bên này.

Đại bộ phận đưa tin trung, nhắc tới Charlize - Theron cùng Matthew, cơ hồ đều sẽ thuận tiện đề cập hai người đang tại hợp tác quay chụp [ Smith vợ chồng ].

Làm đương sự chi nhất Stuart Townsend, hoàn toàn mai danh ẩn tích, căn cứ Matthew được đến tin tức, hắn chia tay phía trước từ Charlize - Theron chỗ đó đòi đến Malibu một tòa nhà, đã hết hi vọng Charlize - Theron vì mau chóng thoát khỏi Stuart Townsend, dứt khoát đem kia sở nơi ở đưa cho hắn.

Liền tính Stuart Townsend muốn lên tiếng, cũng không thể nào bác bỏ,tmz video rất trực quan, hai danh người chứng kiến cũng tiếp nhận phỏng vấn,[ Smith vợ chồng ] kịch tổ toàn thể nhân viên đều duy trì Theron, lên án công khai hắn này thi bạo giả.

Stuart Townsend phỏng chừng là từ Charlize - Theron chỗ đó phân đến ưu việt, cũng có lẽ có điểm tiểu thông minh, an an ổn ổn núp vào.

Trong khoảng thời gian ngắn, Oscar tốt nhất nữ chính Charlize - Theron bị bạn trai gia bạo, Matthew trượng nghĩa ra tay tương trợ tin tức, tại toàn mĩ truyền được ồn ào huyên náo, hơn nữa Matthew cùng Theron đang tại quay chụp [ Smith vợ chồng ] cũng trở thành truyền thông chú ý tiêu điểm.

Kịch tổ cùng Summit Entertainment cũng ở lần này sự kiện trong, đầu nhập vào tương đương tài nguyên, bọn họ cũng có thể nhìn thấy trong đó khả năng mang đến mở rộng hiệu quả.

Sự thật cũng chứng minh hiệu quả vô cùng tốt.

Gần nhất hơn một tuần thời gian bên trong, đại đa số giải trí truyền thông đầu bản đầu đề cơ hồ đều là cùng này tương quan nội dung.

Trên hệ thống mạng, nơi nơi là chửi rủa liền tính Stuart Townsend thanh âm, đặc biệt là Charlize - Theron fan điện ảnh, cơ hồ ân cần thăm hỏi Stuart Townsend sở hữu thân thuộc.

[ Smith vợ chồng ] kịch tổ vẫn cùng vào này sự kiện, tuy rằng kịch tổ bởi vì lần này ngoài ý muốn tạm thời gián đoạn quay chụp, nhưng đạt được tuyên truyền tài nguyên cùng tranh thủ đến chú ý độ, xa xa vượt qua tổn thất.

Trải qua một tuần điều chỉnh, Charlize - Theron dần dần khôi phục lại, kịch tổ một lần nữa bắt đầu quay chụp sau, Matthew, Charlize - Theron, Akiva - Goldsman cùng hai người người đại diện, ghé vào cùng nhau nói qua vài lần, tại đây sự kiện hậu tục đẩy vào thượng, cũng đạt thành phần đông nhất trí ý kiến.

“Thẳng thắn nói, Sally.”

Black Mamba tửu ba trong phòng, Keanu - Reeves đối với Charlize - Theron nói,“Ta sớm liền tưởng đánh Stuart Townsend .”

Hắn giơ lên chén rượu, hướng Matthew ý bảo một chút,“Ngươi làm ta vẫn muốn làm lại không có làm sự tình, ta kính ngươi một ly.”

Matthew bưng lên chén rượu, cùng Keanu - Reeves chạm, uống phía trước nói,“Đặt ở dưới loại tình huống này, ngươi khẳng định cũng sẽ làm ra theo ta như vậy lựa chọn.”

Charlize - Theron cho mình điểm lên một điếu thuốc,“Việc này đều qua , không cần lại bàn .”

Johnny - Depp đẩy ra phòng môn, cầm một bình rượu từ bên ngoài tiến vào, tùy tiện nói,“Ta mới từ Pháp quốc trở về, liền nghe đến như vậy hảo tin tức, đáng giá uống một chén chúc mừng một chút.”

Hắn đi tới, buông xuống rượu oai ngồi ở Matthew bên cạnh trên sô pha, nói,“Nếu không phải ta đánh không lại tên khốn kiếp này, ta sớm liền động thủ .”

Charlize - Theron nhướn mắt, nói,“Xem ra các ngươi rất sớm liền không thích hắn .”

Keanu - Reeves lắc lắc đầu,“Nói thật, luôn luôn cũng không có thích qua.”

Johnny - Depp bặm miệng, quái thanh quái khí nói,“Ta còn là cảm giác các ngươi càng thú vị.”

Matthew mở ra Depp mang đến kia bình rượu, cho mỗi nhân rót một chén nhỏ, nói,“Hảo, chúng ta không đề cập tới hắn , hôm nay lại đây là chúc mừng Sally một lần nữa khôi phục độc thân.”

“Đúng, độc thân vạn tuế !” Johnny - Depp dẫn đầu giơ lên chén rượu, nói thẳng,“Ta lấy một người tới kinh nghiệm nói cho các ngươi, độc thân thật sự rất quý giá.”

Hắn một ngụm xử lý,“Mong ước các ngươi vĩnh viễn độc thân !”

Matthew cũng uống quang ly vài lần rượu, nói,“Này nghe vào tai càng như là nguyền rủa, nhưng ta thích !”

Keanu - Reeves buông xuống chén rượu, thở dài,“Ta sẽ bị các ngươi mang hư .”

Charlize - Theron lại cười, nói,“Chúng ta này bốn người, tại cảm tình phương diện, đều có qua thống khổ trải qua a.”

“Không phải đâu?” Johnny - Depp quái dị nhìn mặt khác ba người, nói,“Sally, ngươi, ta, lại thêm Keanu, xác thật giống như ngươi nói vậy, nhưng Matthew gã này, liền nhất hoa hoa công tử, hắn cũng có tình thương?”

“Đình ! Depp !” Matthew dựng thẳng lên một ngón tay, biện giải nói,“Ngươi kết giao qua nữ hài, có của ta gấp mười lần đi?”

Nghe được đề tài muốn hướng một ít không quá diệu phương hướng chuyển biến, Charlize - Theron chủ động kêu đình,“Matthew, Depp. Các ngươi hai, đều không sai biệt lắm !”

Nàng cầm lấy bình rượu, cấp mọi người rót rượu, nói,“Chúng ta đêm nay là tới uống rượu , không phải hồi ức quá khứ vết thương .”

Matthew ngồi tựa ở rộng rãi trên sô pha, đối Johnny - Depp nói,“Ngươi chừng nào thì chuyển về Los Angeles? Tính toán tại Pháp quốc định cư ?”

“Gần nhất hai năm phỏng chừng sẽ thường trụ Pháp quốc.” Johnny - Depp tiếp nhận Charlize - Theron đưa qua yên, châm sau hấp một ngụm, nói,“Lần này trở về, chủ yếu là vì [ Charlie cùng chocolate nhà máy ] hậu kỳ phối âm, nhân tiện cùng một tài vụ đầu tư công ty nói chuyện hợp tác sự tình.”

“Tài vụ đầu tư công ty?” Matthew nhớ rõ từng không thiếu ngôi sao đều nếm qua phương diện này mệt, cố ý nhắc nhở nói,“Depp, ta nghe Helen nói, rất nhiều loại này đầu tư công ty, trên thực tế đều là lừa gạt chúng ta tiền .”

Charlize - Theron ngạc nhiên hỏi,“Ta như thế nào không có nghe nói qua?”

Keanu - Reeves cũng nghi hoặc,“Của ta người đại diện luôn luôn đều chưa đề cập qua phương diện này sự tình.”

Helen - Hermann đương nhiên chưa nói qua loại chuyện này, Matthew chỉ là thuận miệng tìm lý do, nghĩ nghĩ nói,“Có mấy nhà tài vụ đầu tư công ty cũng đi tìm ta, Helen chuyên môn tìm người điều tra qua bọn họ, phát hiện bọn họ trên danh nghĩa đang vì ngôi sao hộ khách đầu tư kiếm tiền, trên thực tế lại thông qua một loạt thủ đoạn chuyển dời tài sản, đem tiền cất vào chính mình trong túi.”

Johnny - Depp, Keanu - Reeves cùng Charlize - Theron nhìn Matthew, hiển nhiên tại chăm chú nghe, chung quy này cùng bọn họ cũng cùng một nhịp thở.

Matthew đầu nhanh chóng chuyển động, nói,“Đi đến chúng ta tình trạng này, tiếp chụp một bộ thương nghiệp phim thù lao đều là tám con số khởi, chúng ta trong tay nắm có tuyệt bút tiền mặt, cũng biết dollar tại bị giảm giá trị, tiền mặt cần nhanh chóng đầu tư xuất hiện, nhưng chúng ta đối đầu tư cùng phản ứng tài vụ không biết gì cả, nếu có nhân cấu kết lên, lấy đầu tư lừa gạt chúng ta, chúng ta thường thường khó có thể nhận ra.”

Hắn bỗng nhiên nở nụ cười,“Chúng ta liền cùng kia vài thể dục ngôi sao không sai biệt lắm, chức nghiệp kiếp sống thường thường chuyên chú vào làm một chuyện, cố tình trong tay lại có tiền, đối nghề chính nghiệp ngoài sự tình lại không hiểu, kia vài có tâm muốn lừa tiền nhân, hay không sẽ nhìn chằm chằm chúng ta?”

Keanu - Reeves gật gật đầu,“Nói được có đạo lý ! nếu ta tưởng làm tài chính lừa dối, cũng sẽ tuyển Hollywood ngôi sao này quần ngu ngốc.”

Johnny - Depp chỉ chỉ chính mình đầu,“Ta nhớ rõ !” Hắn đối Matthew nói,“Ta khẳng định sẽ dè chừng cẩn thận.”

Matthew ở phương diện này liền phi thường cẩn thận, hắn tiêu phí lương cao cam kết PwC đến làm tài vụ thẩm kế, vì chính là phòng ngừa có vài nhân trông coi tự trộm.

Trên thế giới này không có 100% bảo hiểm sự tình, PwC so với kia vài tại Hollywood chung quanh ẩn hiện kế toán viên cao cấp, vẫn là muốn đáng tin một ít .

Hắn đêm nay nói lên việc này, cũng là cấp mấy cái bằng hữu nhắc nhở, miễn cho về sau biến thành Nicolas Cage như vậy.

Bốn người hàn huyên hội phương diện này sự tình, Charlize - Theron đi toilet.

Johnny - Depp đột nhiên hỏi,“Matthew, ngươi hay không là tính toán theo đuổi Sally?”

Matthew không có phủ nhận, nói thẳng,“Đúng vậy, ta thực thích Sally.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 321: Thất Bại Thê Thảm Đau Đớn

Tựa như Matthew nói được như vậy, hắn nhất định sẽ theo đuổi Charlize - Theron, bất quá không phải hiện tại, mà là muốn đợi một đoạn thời gian, dù cho Johnny - Depp là bằng hữu, có một số việc hắn cũng sẽ không mở miệng nói rõ, chung quy liên lụy đến nhiều mặt, một khi truyền lưu đi ra ngoài, chỉ biết mang đến phản đối hiệu ứng.

Đợi đến lúc thời cơ chín muồi sau, hắn sẽ oanh oanh liệt liệt công khai theo đuổi Charlize - Theron.

Bởi kịch tổ nhận đến ảnh hưởng,[ Smith vợ chồng ] mãi cho đến chín tháng thượng tuần mới quay chụp hoàn tất, so kế hoạch đa dụng tiếp cận mười ngày thời gian.

Quay chụp kết thúc ngày hôm sau, Charlize - Theron liền bay đi Nam Phi, chuẩn bị ở nơi đó an dưỡng tình thương, đồng thời vi Nam Phi vào tháng năm phân vừa lấy đến World Cup làm tuyên truyền.

Căn cứ Matthew lý giải, Charlize - Theron tại Nam Phi có không giống bình thường địa vị cùng lực ảnh hưởng.

Hollywood giải trí sản nghiệp phát triển cho tới hôm nay, ngôi sao sớm không phải diễn trò diễn viên đơn giản như vậy, các cự tinh lực ảnh hưởng vượt quá tưởng tượng, hơn nữa cũng sẽ tích cực tham dự bản chức ngoài một ít công tác.

Matthew còn không có bước vào nhất tuyến, dùng Helen - Hermann lời đến nói, phương diện này còn đợi khai phá, bất quá Helen - Hermann cùng Thiên Sứ trù tính công ty cũng có phương diện này quy hoạch, trước mắt đã cùng Liên Hiệp Quốc phương diện có bước đầu tiếp xúc.

Nhưng muốn từ nhất chúng đối thủ cạnh tranh trung, lấy đến nào đó Liên Hiệp Quốc đại sứ aura, Matthew hàng đầu vẫn là mở rộng lực ảnh hưởng.

Trở thành nhất tuyến đại minh tinh sau, tại cạnh tranh rất nhiều thứ thượng, đều sẽ có được cự đại ưu thế.

[ Smith vợ chồng ] sau khi kết thúc ngày hôm sau, Matthew liền đến Disney nhà sản xuất, tại lâm thời thuê một gian loại nhỏ studio bên trong, gặp được còn tại bận rộn bố trí cảnh tượng Zack Snyder.

Matthew nhìn trải rộng studio màn xanh, hỏi,“Chuẩn bị thế nào ?”

Zack Snyder chỉ chỉ phía trước một mảnh lục, nói,“Phỏng chừng lại có năm ngày đến một tuần, màn xanh liền có thể toàn bộ bố trí hoàn tất.” Hắn phun ra một hơi,“Ta đã liên hệ hảo thiết bị thuê công ty, máy quay phim tùy thời có thể đúng chỗ, nhiếp tượng sư do ta đến kiêm nhiệm, ngọn đèn sư ta đang tại thông báo tuyển dụng......”

“Đúng.” Matthew lúc này nói,“Ta đã cùng tạo hình sư chào hỏi , nàng đồng ý lâm thời đảm đương hoá trang sư.”

“Kia quá tốt !” Zack Snyder một bộ áp lực rất lớn bộ dáng,“Tưởng giá thấp cam kết một chuyên nghiệp hoá trang sư cũng không dễ dàng.”

Hắn chỉ chỉ studio bên cạnh một gian kho chứa thất, nói,“Một ít lâm thời đạo cụ đều đặt ở bên kia.”

Matthew cùng Zack Snyder, tiến vào kho chứa thất, nhìn thấy đặt ở trên ngăn tủ mấy bộ thuẫn kiếm, tổng cảm giác tương đương nhìn quen mắt.

Zack Snyder tựa hồ nhìn ra Matthew nghi hoặc, giải thích nói,“[ Troy ] quay chụp sau khi kết thúc, kịch tổ đem một ít đạo cụ xem như phế phẩm bán cho ta bằng hữu một nhà thu về công ty, vừa lúc đoạn thời gian trước ta đi hắn bên kia tìm kiếm giá rẻ đạo cụ, thấy được chúng nó, liền tạm thời mượn lại đây dùng dùng.”

“Trách không được nhìn quen mắt.” Matthew nói thầm một câu, đi đến một bộ thuẫn kiếm phía trước, lấy xuống đặt ngang tại trên tấm chắn đoản kiếm, thuần thục đùa giỡn vài cái, nói,“Ta nhớ ra rồi, đây không phải [ Troy ] trung Achilles sử dụng vũ khí sao?”

“Hẳn là.” Zack Snyder gật gật đầu,“Chúng ta chỉ là quay chụp mấy trường xem thử đoạn ngắn, lâm thời chắp vá dùng một chút đi.”

Hắn nhìn thấy Matthew đùa giỡn kiếm động tác rất xinh đẹp, hỏi,“Sử dụng đến thuận tay sao?”

“Tàm tạm.” Matthew thu hồi đoản kiếm, đặt về trên tấm chắn, nói,“Thoáng nhẹ một ít.”

Lấy hắn khí lực, kịch tổ quay chụp sử dụng đạo cụ vũ khí, phân lượng căn bản không đủ.

Matthew lại nhìn nhìn mặt khác vũ khí, hỏi Zack Snyder,“Hậu kỳ đặc hiệu công ty liên hệ hảo sao?”

Zack Snyder nhẹ nhàng gật đầu,“Venice con số chế tác nguyện ý tiếp được này bút nghiệp vụ, bọn họ đã dựa theo của ta kết cấu, bắt đầu dựng bối cảnh cg .”

Matthew tại studio bên trong dạo qua một vòng, chỉ có một cảm thụ, Zack Snyder đối đãi này hạng mục, xa so với hắn càng thêm để bụng.

“Diễn viên phương diện, ta cũng liên hệ đến mấy cái đặc kĩ diễn viên.” Zack Snyder lúc này còn nói thêm,“Matthew, quay chụp thời điểm, ta cần ngươi đến làm vai chính.”

Hắn kiến thức qua Matthew thân thủ cùng cơ nhục, tuyệt đối là thích hợp nhất đóng vai Leonidas diễn viên, hơn nữa kéo lên Matthew như vậy đang lúc hồng lại box office kêu gọi lực cường đại diễn viên cùng nhau hợp tác, càng dễ dàng đả động Frank - Miller cùng điện ảnh công ty sản xuất phim.

Xác định tranh thủ này bộ tranh minh họa tiểu thuyết điện ảnh bản quyền thời điểm, Zack Snyder liền thám thính qua, Dimension Films có thể từ Frank - Miller trong tay lấy đến [ Tội Ác chi thành ] điện ảnh cải biên quyền, Weinstein huynh đệ ngay từ đầu liền hứa hẹn Bruce - Willis hoặc là cùng cấp với hắn này một cấp bậc đại minh tinh sẽ ra nhậm nam chính, khởi trọng yếu phi thường tác dụng.

“Ta đã hoàn thành [ Smith vợ chồng ] trung công tác.” Matthew đối Zack Snyder khoa tay múa chân một gọi điện thoại thủ thế,“Bên này cần ta, ngươi tùy thời có thể gọi điện thoại.”

Zack Snyder nhắc nhở nói,“Qua sẽ có trang phục sư lại đây, ngươi trắc lượng hoàn thân thể số liệu lại đi.”

Matthew hôm nay cũng không trọng yếu sự, nói,“Có thể.”

Hắn cùng Zack Snyder hàn huyên một hồi, Zack Snyder tiếp tục đi chỉ huy công nhân bố trí cảnh tượng, bởi chỉ là quay chụp xem thử đoạn ngắn, rất nhiều công tác đều cần Zack Snyder tự mình ra trận giám sát, thậm chí tự tay thao tác.

Tìm địa phương ngồi xuống, Matthew nhìn Zack Snyder dẫn người bận rộn, hắn đến phía trước liền nghe Helen - Hermann nói qua , Zack Snyder mặt sau lại cùng Frank - Miller tiếp xúc qua, như cũ rất không thuận lợi, Frank - Miller tại bán đi [ Tội Ác chi thành ] điện ảnh cải biên quyền sau, tạm thời cũng không thiếu tiền.

Đương nhiên, nếu Matthew chịu ném ra mấy ngàn vạn dollar bản quyền phí, Frank - Miller tuyệt đối sẽ tại trao quyền hiệp nghị thượng ký tên.

Nhưng làm như vậy cũng không có lời, tối hiện thực một vấn đề, chính là chẳng sợ hắn cùng Zack Snyder liên hợp cùng một chỗ, cũng không nhiều như vậy tiền.

Đẳng trang phục sư tới được trong khoảng thời gian này, Matthew nhàn rỗi nhàm chán, kiếm được Zack Snyder đồng ý sau, đi đến studio văn phòng, lật xem lên Zack Snyder tỉ mỉ chuẩn bị tư liệu.

Thực ra hắn cùng Zack Snyder đều rất rõ ràng, Frank - Miller tranh minh họa tiểu thuyết bản chất chính là một bộ giải trí truyện tranh, cùng tư liệu lịch sử trung ghi lại có rất nhiều phương diện xuất nhập, giống như là [ Phong Thần diễn nghĩa ], dùng võ vương phạt trụ làm bối cảnh, sau đó lại tiến hành các loại gia công.

Nếu nhất định muốn lấy lịch sử khảo chứng đến tham thảo như vậy một bộ giải trí truyện tranh chân thật tính, cùng thảo luận [ Tây Du ký ] cùng [ Phong Thần diễn nghĩa ] có phải hay không tuân theo lịch sử như vậy.

Lão mĩ bên này nghiêm trọng khuyết thiếu lịch sử, Hollywood Sử Thi loại đề tài, cũng đều là đến từ Âu Châu.

Như vậy cũng có ưu việt, Hollywood các biên kịch, thường thường không chịu đến lịch sử hạn chế, tổng có thể thiên mã hành không vô căn cứ, hơn nữa ngay cả nhà mình tổng thống ác cảo lên đều không lưu tình chút nào.

Tỷ như Matthew từng xem qua một bộ về Lincoln điện ảnh, thế nhưng đem Lincoln miêu tả thành quỷ hút máu thợ săn, lão mĩ Nam Bắc chiến tranh là vì quỷ hút máu mà ra chiến.

Như thế đặc thù ác cảo thức giải trí, thường thường tại Hollywood mới có thể xem đến.

Đợi đại khái nửa giờ, trang phục sư đi tới studio trung, trắc lượng hoàn số liệu sau, lại cùng Matthew cùng Zack Snyder trao đổi một phen.

Dựa theo tư liệu lịch sử ghi lại , Sparta nhân tác chiến là không xuyên quần áo , nhưng quay chụp không thể làm như vậy, như vậy trực tiếp thành hạn chế cấp......

Tựa như Matthew trong trí nhớ như vậy, Zack Snyder quan điểm rất minh xác, Sparta dũng sĩ muốn có màu đỏ sậm áo choàng cùng bó sát người thiết kế quần lót.

Cảnh tượng màn xanh còn không có bố trí hảo, trang phục cũng cần thời gian thiết kế chế tạo, xem thử đoạn ngắn quay chụp khẳng định muốn đợi một đoạn thời gian, tại trang phục thiết kế sư rời đi sau, Matthew cũng rất nhanh cáo từ đi ra studio.

Hắn không có ra Disney nhà sản xuất, ngược lại đi tới lớn nhất studio số 2, cùng cửa công tác nhân viên đơn giản trao đổi một phen, không có bất cứ trở ngại tiến vào studio.

Matthew lần trước đến studio số 2, nơi này vẫn là [ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] trung quay chụp cuối cùng kết cục vai diễn tàng bảo động, hôm nay tàng bảo động đáp cảnh sớm liền dỡ bỏ , một khác phúc điển hình Caribbean thức cảnh tượng đang tại dựng.

Tuy rằng [ Cướp biển vùng Caribbean ] sau hai bộ muốn tới sang năm mới có thể bắt đầu quay chụp, Matthew đến hiện tại liên kịch bản cũng không có lấy đến, bất quá bộ chụp hai bộ tục tập, vâng chịu người sản xuất Jerry - Bruckheimer nhất quán phong cách, tại kịch bản chưa hoàn toàn xác lập dưới tình huống, đã bắt đầu trước tiên đáp cảnh .

Bất quá, Matthew phỏng chừng, Jerry - Bruckheimer về sau khả năng sẽ nhận đến chút hạn chế, tháng bảy phát hành King Arthur, khiến này bộ kim bài người sản xuất tao ngộ đến chín mươi niên đại tới nay nhất thảm thống một lần thất bại.

Bởi vì lúc ấy chuẩn bị [ Smith vợ chồng ] quan hệ, Matthew không có đi tham gia lần đầu thức, sau này chuyên môn tìm đến số liệu nhìn xem, này bộ Sử Thi đại phiến Bắc Mĩ box office, chỉ có thể dùng thảm không đành nhìn đến hình dung.

King Arthur cuối tuần đầu chỉ lấy đến 1500 vạn dollar nhiều một chút box office, theo sau thấp khai thấp đi, danh tiếng cùng box office tất cả đều thảm bại, đến hiện tại phát hành hơn mười chu, Bắc Mĩ box office tích lũy mới 5000 vạn dollar.

Càng thêm đáng sợ là, phim box office đã trướng bất động .

May mà này bộ phim hải ngoại box office không giống Bắc Mĩ như vậy thảm, cũng có thể khiến Disney phương diện thiếu bồi điểm tiền, hơn nữa thông qua thời gian dài hậu kỳ vận tác, cũng không phải không có thu hồi phí tổn khả năng.

Nhưng này bộ phim box office thất bại, lại suy yếu vây quanh tại Jerry - Bruckheimer trên người thành công aura, e Walt Disney về sau cũng sẽ không lại hoàn toàn mê tín hắn .

Matthew không có tại studio số 2 nhiều đãi, rất nhanh liền ly khai.

Theo sau trong vài ngày, hắn lại khôi phục phía trước có quy luật học tập cùng huấn luyện, sau đó tiếp đến Zack Snyder điện thoại, hắn bên kia chuẩn bị công tác không phải rất thuận lợi, quay chụp tạm thời thôi sau .

Matthew xem như phát hiện , Helen - Hermann tính toán rất có đạo lý, liền tính có thể từ Frank - Miller trong tay lấy đến điện ảnh bản quyền, này bộ phim muốn phát hành cũng muốn đợi đến hai năm sau .

Thời gian dần dần tiếp cận tháng mười, Matthew lại gặp được Jerry - Bruckheimer, chuẩn bị tham dự National Treasure tuyên truyền công việc, hắn đầu tiên muốn làm , là tuyên dương về nhất trương dollar cố sự.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 322: Đôla Nghiên Cứu Nhiệt

Này một bộ [ Smith vợ chồng ] đã quay chụp hoàn tất, Matthew biểu diễn một bộ khác National Treasure còn không có phát hành, so với đạo diễn cùng chế tác nhân, diễn viên này chức nghiệp càng thêm cao sản, trong cùng năm có diễn viên chính hai bộ phim phát hành ngôi sao diễn viên, tại Hollywood có thể nói chỗ nào cũng có.

Matthew mơ hồ nhớ rõ lúc trước xem qua một điều giải trí đưa đẩy, nào đó Hollywood nữ ngôi sao tại cùng một mùa trao giải thế nhưng có năm sáu bộ điện ảnh công chiếu, Thái Bình Dương bờ bên kia fan điện ảnh trực tiếp tống một chiến sĩ thi đua tỷ danh hiệu.

Loại này thể nghiệm, Matthew rất khó hưởng thụ đến, bởi vì hắn đã qua lấy số lượng làm tích lũy giai đoạn, hiện tại tiếp phiến nguyên tắc ngược lại là thà thiếu không ẩu.

Tiến vào tháng mười sau, cự ly National Treasure phát hành càng ngày càng gần, Matthew làm tuyệt đối nam chính, tự nhiên muốn phối hợp kịch tổ tuyên truyền mở rộng, các loại phỏng vấn thông cáo chỉ là thông lệ hạng mục.

Trừ đó ra, kịch tổ còn chuẩn bị khác tuyên truyền kế hoạch.

Từ Burbank Walt Disney tổng bộ về trong nhà, Matthew trước tiên mở ra máy tính, đăng lục chính mình Blog, lại tiến vào hòm thư, tải xuống kịch tổ phát tới được sáu trương hình ảnh, này mấy hình ảnh nội dung tương tự, phân biệt là 1 dollar,10 dollar cùng 100 dollar chính phản mặt đặc tả.

Matthew dựa theo kịch tổ chế định kế hoạch, đem sáu trương hình ảnh truyền đến trên blog, hơn nữa chuyên môn xứng văn tự.

“Hôm nay cùng một vị lịch sử học giả gặp mặt ăn cơm, từ hắn trong miệng được đến một bí ẩn tin tức, chúng ta mỗi ngày sử dụng dollar bên trên, thế nhưng cất giấu một kinh người bí mật ! đáng tiếc vị kia lịch sử học giả không chịu nói rõ, chỉ cho một nhắc nhở, bí mật giấu ở 1 dollar,10 dollar cùng 100 dollar trong đó nhất trương đồ án bên trên, ta về nhà nghiên cứu nửa ngày cũng không có phát hiện......”

Theo danh khí biến lớn, hôm nay hắn cá nhân Blog chú ý nhân số đã tiếp cận trăm vạn cấp bậc, trong đó trừ Bắc Mĩ nhất ngoài, còn có ngôn ngữ văn tự chung Anh quốc, New Zealand cùng Australia fan điện ảnh ẩn hiện.

Càng thêm chủ yếu là, hắn này trăm vạn số chú ý phần lớn là phát triển người sử dụng, mà không phải xoát đi ra cương thi người sử dụng.

Matthew chuyên môn lý giải qua, kia vài nhất tuyến nổi danh bác chủ Blog, cũng bất quá so với hắn hơi cường một ít mà thôi.

Blog phát ra đi, bất quá nửa phút, bác văn phía dưới liền có một loạt hồi phục.

“Dollar bên trên có bí mật? Nhìn không ra......”

“Bí mật ta không biết, nghe nói sai bản dollar có cất chứa giá trị.”

“Matthew, đừng bị cái gọi là lịch sử học giả lừa, hiện tại chuyên gia đều không thể dựa vào.”

“Nghe nói Benjamin - Franklin thân phận phức tạp, hắn mặt trái Philadelphia độc lập kỷ niệm đường cũng che giấu độc lập trong lúc chiến tranh một ít bí văn.”

“Ta ở tại Philadelphia, ngày mai ta đi Philadelphia độc lập kỷ niệm đường xem xem.”

Nửa giờ sau, này bác văn hồi phục liền vượt qua ngàn điều, có không ít người còn đạo lý rõ ràng tại hồi phục trung bắt đầu phân tích.

Đến ngày hôm sau, tại kiếm được Matthew đồng ý sau, có báo chí truyền thông phát hắn này thiên bác văn, cứ việc không phải đại báo, lại cũng dẫn phát không ít người chú ý.

Theo sau,tmz bạo liêu bản khối trực tiếp phát một thiên trào phúng Matthew bạo liêu, phát hắn bác văn, châm chọc hắn không học vấn không nghề nghiệp, thế nhưng tin tưởng lịch sử học giả quỷ thoại.

Matthew ngày đó liền tại bác văn mặt trên đánh trả tmz, nói tmz chỉ biết làm chút chụp lén linh tinh không thể đưa ra ánh sáng động tác nhỏ, căn bản không hiểu được tôn trọng học thuật.

Mỗ vị lịch sử học giả cũng nhảy ra, ở trên truyền thông công bố 100 dollar Benjamin - Franklin cùng Philadelphia độc lập kỷ niệm quán đồ án, thiết kế khi dung nhập một ít người thường căn bản xem không hiểu mật mã nguyên tố, muốn phát hiện che giấu bí mật, đầu tiên muốn cởi bỏ trong đó mật mã.

tmz đương nhiên sẽ không bị áp đảo, đánh trả nói Matthew cùng lịch sử học giả căn bản là tại loè bịp thiên hạ.

Sau đó Matthew lại phát bác văn phản kích......

Bất quá ngắn ngủi vài ngày thời gian, một hồi dẫn phát không ít người ghé mắt nước miếng trận thuận lợi thành hàng, kia vài xem qua tương quan đưa tin nhân, phân phân móc ra một trăm dollar, nghiên cứu chính phản hai mặt Benjamin - Franklin cùng Philadelphia độc lập kỷ niệm quán khả năng tồn tại cái gọi là bí mật.

Mấy tin tức này không ngừng ở trên truyền thông lên men, lại trải qua khẩu khẩu tương truyền, tại người thường ở giữa nhanh chóng truyền lưu, dẫn tới toàn mĩ thậm chí xuất hiện một cỗ nghiên cứu dollar tiểu tăng vọt.

Đại khái là truyền lưu càng ngày càng rộng, dân gian thảo luận nhiệt độ càng ngày càng cao, tiếp cận mười tháng hạ tuần thời điểm, FED tại một lần thông lệ trên tin tức tuyên bố hội chuyên môn liền việc này tiến hành bác bỏ tin đồn, chỉ là hiệu quả phi thường phổ thông, tại đây tin tức độ cao mở ra thời đại, giống Washington đương cục cùng FED linh tinh cơ cấu, công chúng thiên nhiên liền sẽ nghi ngờ bọn họ.

Liền tại FED bác bỏ tin đồn sau không vài ngày, lệ thuộc vào Walt Disney kì hạ một phần báo chí, soạn văn công khai một phần thần bí gởi thư, gọi là Ben - Franklin - Gates khảo cổ mạo hiểm gia, ở trong thư công bố hắn phát hiện dollar bên trên về Benjamin - Franklin cùng Philadelphia độc lập kỷ niệm quán bí mật, bí mật thẳng chỉ bảo tồn tại Washington Trung tâm Lưu trữ quốc gia trung [ độc lập tuyên ngôn ] nguyên kiện !

Này thiên đưa tin lập tức đem công chúng thoáng có chút hạ xuống dollar nghiên cứu nhiệt một lần nữa điều động lên.

Hết thảy còn chỉ là bắt đầu, tháng mười cuối cùng một cuối tuần, này gia Disney kì hạ báo chí lại đăng Ben - Franklin - Gates gởi thư, gởi thư công bố căn cứ hắn nghiên cứu,[ độc lập tuyên ngôn ] sau lưng cất giấu một phần tàng bảo đồ, mặt trên ghi lại nào đó tàng bảo địa điểm, tàng bảo khả năng là Mĩ quốc độc lập khi trân quý, giá trị cao tới vài ức dollar chi cự.

Đưa tin vừa ra, chú ý người càng nhiều.

Bất quá, niên đại này virus thức marketing cũng không phải mới mẻ gì đó, có chút khứu giác linh mẫn nhân, từ liên tiếp không ngừng thả ra tin tức trung, dần dần đoán được này khả năng là mỗ bộ Hollywood điện ảnh ngoạn ra đa dạng.

Kịch tổ cùng Disney ảnh nghiệp cũng đánh giá đến loại này cục diện, đối với này cũng có tương ứng suy xét, bảo tàng đề tài này vĩnh viễn cũng không lỗi thời, đối nhân thiên nhiên liền có cự đại lực hấp dẫn, cho dù là có người đoán được, cũng sẽ bị gợi lên hứng thú.

Virus thức marketing vẫn ấn chiếu Disney ảnh nghiệp tiết tấu đi, tiến vào tháng mười một, cự ly phim phát hành thời gian càng gần, Disney ảnh nghiệp xét thấy phương diện này phản ứng vô cùng tốt, không có sốt ruột hướng bên ngoài thả ra trailer, ngược lại tiếp tục thôi động virus marketing tuyên truyền hâm nóng.

Rất nhanh, nhiều gia truyền thông đồng thời công bố, gọi là Ben - Franklin - Gates khảo cổ mạo hiểm gia hướng liên bang điều tra cục báo nguy, có một nhóm địa hạ thế lực đồng dạng giải khai dollar bên trên bí mật, đã theo dõi Trung tâm Lưu trữ quốc gia trung [ độc lập tuyên ngôn ] nguyên kiện, tương quan phương diện hẳn là lập tức tăng mạnh bảo hộ !

Này bộ phim quay chụp trong lúc vốn là có liên bang điều tra cục tham dự, kịch tổ rõ ràng cùng bọn họ trước đó làm qua câu thông.

Có người muốn trộm [ độc lập tuyên ngôn ] nguyên kiện tin tức, có thể dẫn phát oanh động có thể nghĩ, toàn mĩ nhất thời một mảnh ồ lên.

Như vậy tin tức khẳng định không thể lâu dài hâm nóng, bằng không liên bang điều tra cục cũng thừa nhận không được các phương diện áp lực.

Tại truyền thông tuôn ra mấy tin tức này cùng ngày, một vừa đăng kí gọi là Ben Gates trên blog tuyên bố,[ độc lập tuyên ngôn ] sau lưng tàng bảo đồ trung bảo tàng, chính là vẫn ở rộng khắp truyền lưu Thánh Điện kỵ sĩ đoàn cùng Cộng Tế hội bảo tàng !

Thánh Điện kỵ sĩ đoàn bảo tàng tại Tây phương truyền lưu cực kỳ rộng khắp, rất nhiều người đều nghe nói qua nó tên tuổi.

Theo [ độc lập tuyên ngôn ] sau lưng bí mật vạch trần, lần này virus thức marketing cũng gần kết thúc, dẫn phát hiệu ứng hoàn toàn đạt tới Disney ảnh nghiệp mong muốn, dollar bí mật,[ độc lập tuyên ngôn ] sau lưng tàng bảo đồ cùng Thánh Điện kỵ sĩ đoàn bảo tàng, trong khoảng thời gian ngắn trở thành mọi người trà dư tửu hậu thường xuyên bị đề cập đề tài câu chuyện.

Không nói mặt khác, chỉ riêng là Mĩ quốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia phương diện, gần nhất nửa tháng nhìn [ độc lập tuyên ngôn ] du khách liền bạo trướng gấp ba !

Đáp án dĩ nhiên công bố, Disney ảnh nghiệp hợp thời thả ra National Treasure chính thức trailer, trong trailer thường xuyên đề cập Thánh Điện kỵ sĩ đoàn bảo tàng, các loại nhằm vào USA nổi tiếng cảnh điểm phân tích, cùng với Matthew này mãnh nam cùng Dwayne - Johnson này siêu cấp tráng hán ở giữa quyết đấu, đều hấp dẫn đến hàng loạt fan điện ảnh quan khán.

Khoảng thời gian này, National Treasure nổi bật áp qua cùng tại kỳ nghỉ phát hành sở hữu phim.

Cùng lúc đó, một đoạn về Matthew cùng Dwayne - Johnson vật tay video, cũng bắt đầu ở trên mạng internet rộng khắp truyền lưu, bởi hai người vật tay khi lực lượng ngang nhau, fan điện ảnh trong dần dần truyền ra một cỗ thanh âm.

“Matthew - Horner là trên màn ảnh cao thủ, nghe nói bình thường vẫn đang tiến hành tự do vật lộn chuyên nghiệp huấn luyện; Dwayne - Johnson là chức nghiệp đấu vật giới quán quân cấp ngôi sao, khổ người cùng lực lượng đều rất kinh người, nếu này hai người trong hiện thực làm một trận, các ngươi nói ai sẽ thắng?”

Giống như vậy đề tài, tại trên hệ thống mạng phi thường có thị trường, rất nhiều fan điện ảnh cùng chức nghiệp đấu vật đam mê giả phân phân gia nhập thảo luận hàng ngũ, đặc biệt là Disney ảnh nghiệp tại phía sau màn thôi ba chất dẫn cháy, rất nhanh liền trở thành trên hệ thống mạng đứng đầu đề tài.

“Ta cho rằng Dwayne - Johnson khẳng định có thể thắng, chỉ xem khổ người liền biết.”

“Matthew - Horner phần thắng không lớn đi? Hắn chung quy chỉ là điện ảnh ngôi sao, luyện tập vài thứ kia, phỏng chừng cũng là vì đánh ra đến hảo xem.”

Duy trì Dwayne - Johnson nhân rất nhiều, cho rằng Matthew sẽ thắng lợi nhân đồng dạng không thiếu.

“Nói Matthew luyện tập vật lộn đều là vì biểu diễn dứt khoát chính là chê cười, ai chẳng biết wwe đều là giả đánh.”

“Ta chỉ nói một điều, trước đó một đoạn thời gian, Matthew cứu Charlize - Theron khi, đối cái kia tra nam dùng quá vai suất, cái kia tra nam liền cùng vải rách như vậy bị hắn ngã văng ra ngoài.”

“Đối ! đối ! đối ! Matthew thực chiến năng lực là trải qua kiểm nghiệm !”

Như vậy thảo luận đối Matthew cùng Dwayne - Johnson hai đương sự đến nói không hề có ý nghĩa, lại có lợi cho phim tuyên truyền mở rộng.

Hai người cũng rất phối hợp Disney ảnh nghiệp, tại một lần truyền thông thông cáo hoạt động mặt trên, liền cố ý tuyên bố, nếu cơ hội thích hợp mà nói, bọn họ có thể thật tỷ thí một phen.

Lời kiểu này cũng liền là nói nói, gia tăng tuyên truyền hâm nóng mánh lới, đặc biệt là Matthew, lấy hắn hiện tại già vị, há sẽ tùy tiện đi trên lôi đài cùng người đánh nhau, muốn nhìn hắn cùng Dwayne - Johnson đánh nhau, trước đào tám con số phí lộ mặt lại nói.

National Treasure tuyên truyền còn tại dày đặc lửa nóng tiến hành, Matthew chiếm được một cái khác tin tức tốt, Zack Snyder bên kia rốt cuộc chuẩn bị hoàn tất, chuẩn bị bắt đầu quay chụp .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 323: Đây Không Phải Sparta

Studio lâm thời hoá trang gian bên trong, Matthew xuyên lên kim chúc sắc chiến giày, qua lại đi một vòng, cảm giác phi thường vừa chân, đối trang phục sư gật gật đầu, sau đó đứng đến trước hoá trang kính, hắn tạo hình sư hôm nay lâm thời đảm đương hoá trang sư, lập tức cùng trợ lý cùng nhau đi tới, đem một ít dầu mỡ đồ tại hắn cứng rắn cơ nhục bên trên mặt, để khiến cơ nhục đường cong càng thêm rõ ràng.

Matthew trừ trên chân giày, chỉ mặc một điều màu đỏ sậm quần cụt, đứng ở chỗ này có một loại kỳ lạ điêu khắc mĩ.

Mặt khác, trên mặt hắn thiếp giả râu, thoạt nhìn xa so thực tế tuổi muốn thành thục.

Tạo hình sư vẽ loạn hoàn dầu mỡ, lên lên xuống xuống cẩn thận thẩm xem một phen, xác nhận không có vấn đề sau, thối lui đến một bên, trang phục sư cầm một kiện màu đỏ áo choàng lại đây, cấp Matthew mặc ở trên người.

Tiếp, trang phục sư lấy qua Zack Snyder mượn đoản kiếm giao cho Matthew, Matthew tiếp nhận đến treo tại trên thắt lưng, chính mình đối với gương nhìn nhìn, cảm giác hẳn là không có vấn đề .

“Có thể đi?” Hắn hỏi tạo hình sư.

“Phi thường bổng !” Tạo hình sư nâng lên cằm, vòng quanh Matthew đi một vòng, nói,“Matthew, này điện ảnh căn bản không cần tình tiết, cũng không cần động tác thiết kế, ngươi như vậy đi đến phía trước màn ảnh, hội mê đảo một mảnh nữ người xem.”

Vị này tạo hình sư là vị nữ tính, đã cùng Matthew hợp tác vài năm , lẫn nhau phi thường quen thuộc, cũng không có nhiều như vậy khách sáo, nàng ánh mắt theo Matthew mạnh mẽ thượng bản thân hướng bên dưới rơi đi, tán thưởng nói,“Ngươi không đi cấp cao nhất nam sĩ nội y phẩm bài làm quảng cáo, thật là lãng phí a !”

Matthew nhún nhún vai,“Chủ yếu là ta già vị rất thấp, không ai xem trọng.”

Hắn ngược lại cũng không thèm để ý, bởi vì này vị nữ tính tạo hình sư, tại trong giới là có danh đồng tính luyến.

Làm xong tạo hình, Matthew không lại dừng lại, ra hoá trang gian, đi đến studio trong, không lớn studio hôm nay màn xanh vòng quanh, liên cước hạ mặt đất đều trải thành màu xanh, Zack Snyder thân kiêm nhiều chức, giờ phút này đứng ở máy quay phim mặt sau, đang cùng ngọn đèn sư thương nghị bố quang sự tình.

Matthew đi qua thời điểm, không có quấy rầy kia hai người, mà là vòng quanh quay chụp nơi sân chuyển hai vòng, tuy rằng tất cả đều là màn xanh, nhưng làm quen một chút quay chụp hoàn cảnh, cũng là rất có tất yếu .

Này một mảnh nhỏ màn xanh trung tâm, có một không đến một mét thâm hố to, hố cũng lấy màn xanh bao trùm, hắn cúi đầu nhìn nhiều hai mắt, đáy hố là dày màu xanh nhuyễn cái đệm.

Tiếng bước chân vang lên, một Thiết Tháp bàn cường tráng hắc nhân đi tới, Matthew quay đầu nhìn thoáng qua, xác định chính mình không biết hắn.

Zack Snyder lúc này giải thích hoàn ngọn đèn sư, đi tới Matthew bên cạnh, nói,“Đây là ta từ của ngươi trù tính công ty bên kia mượn diễn viên.”

Matthew gật gật đầu, mấy ngày hôm trước Zack Snyder thông tri hắn tới được thời điểm, hai người liền câu thông qua, hôm nay quay chụp là Ba Tư người hầu tiến đến Sparta thị uy, yêu cầu Leonidas thần phục với Xerxes, Leonidas trực tiếp giết sứ giả vai diễn.

Bởi quay chụp chỉ là xem thử đoạn ngắn, Zack Snyder không có khả năng triệu tập nhiều như vậy diễn viên, cảnh tượng trung sẽ không xuất hiện mặt khác nhân vật, chỉ có Matthew cùng hắc nhân diễn viên hai người.

Xác thực điểm đến nói, hắc nhân diễn viên chính là bài trí, dựa theo Zack Snyder yêu cầu, hắc nhân diễn viên không cần mở miệng nói lời kịch, chỉ cần phối hợp khiến Matthew xử lý liền đủ rồi.

“Kenneth !” Zack Snyder đem hắc nhân diễn viên kêu lại đây, tiếp đón Matthew cùng nhau đi đến cái kia màn xanh bên hố, nói,“Matthew, ngươi trước đem lời kịch nói xong, sau đó ngay mặt đem Kenneth đạp xuống đi.”

Hắn lại đối hắc nhân diễn viên nói,“Ngươi quay chụp qua rất nhiều động tác hí, phối hợp hảo Matthew động tác.”

Hắc nhân diễn viên mặc một thân dày vai diễn, trên mặt cùng trên mũi còn treo kim chúc hoàn, thoạt nhìn hung thần ác sát.

“Ta biết làm như thế nào.” Hắc nhân gật gật đầu.

Zack Snyder lại đối Matthew cùng hắc nhân diễn viên công đạo trạm vị cùng tẩu vị chú ý hạng mục công việc, đi máy quay phim bên kia, Matthew cũng thừa dịp không nhàn, cùng hắc nhân diễn viên trao đổi vài câu, để có cơ bản nhất ăn ý.

Đặc biệt là động tác hí, phối hợp rất mấu chốt, hắn tổng không thể thật một cước đem hắc nhân diễn viên đạp xuống đi, lấy hắn hiện tại lực lượng, một cước đạp thực mà nói, hắc nhân diễn viên phỏng chừng hội nửa ngày không bò lên được.

Máy quay phim bên kia, Zack Snyder giơ lên một bàn tay, hắn trợ thủ thao tác một khác đài máy quay phim, chuyển tới Matthew bên cạnh.

Tình huống đặc thù, chỉ có thể hết thảy giản lược.

“Bắt đầu !” Zack Snyder thanh âm truyền tới.

Matthew cúi đầu nhìn dưới mặt đất, trong miệng nhẹ nhàng nói,“Thủy cùng thổ......”

“Đình !”

Câu đầu tiên lời kịch vừa nói xong, Zack Snyder liền hô đình, hắn nhắc nhở Matthew,“Giọng England ! cổ điển giọng England a, Matthew !”

Matthew giơ tay, nói,“Ta xem nhẹ .”

Hắn quên , Hollywood đại bộ phận cổ trang Sử Thi loại phim bên trong, diễn viên mặc kệ đến từ phương nào, cơ bản đều sẽ nói một ngụm tràn ngập cổ điển ý vị England cường điệu.

“Chờ một lát !” Matthew nhận qua phương diện này chuyên nghiệp huấn luyện, bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này cũng không có dùng qua, lại đối Zack Snyder bên kia nói,“Cho ta vài phút, ta tìm một lát cảm giác.”

Zack Snyder lại một lần nhắc nhở,“Tốt nhất là Shakespeare hí kịch vũ đài khang.”

Này có điểm độ khó, Matthew chính mình đổi tới đổi lui, nói thầm chừng năm phút đồng hồ, mới trở lại chính mình vị trí, đối Zack Snyder nói,“Chúng ta lại thử xem đi.”

Zack Snyder nhẹ nhàng gật đầu, đẳng Matthew chuẩn bị sẵn sàng, lại hô,“Bắt đầu !”

“Thủy cùng thổ......”

Matthew thay cổ điển giọng England điều, biểu tình tương đương thâm trầm, nói chuyện đầy nhịp điệu,“Thổ cùng thủy !”

Hắn đột nhiên rút ra đoản kiếm, xoay người chỉ hướng hắc nhân diễn viên, ngôn ngữ biểu tình trung nhiều chút châm chọc, chỉ hắc nhân diễn viên mặt sau hố to, nói,“Bên dưới nơi này còn rất nhiều thổ cùng thủy, chính ngươi đi cầm đi !”

Đoản kiếm gắt gao nắm trong tay, trên cánh tay cơ nhục gắt gao banh , Matthew nháy mắt trở nên so hắc nhân diễn viên càng thêm hung ác đáng sợ, lớn tiếng quát,“Ngươi mang theo bị Xerxes chinh phục quốc vương đầu cùng vương miện, đi đến ta trước mặt ! ngươi vũ nhục của ta vương hậu ! ngươi dùng nô dịch cùng tử vong uy hiếp ta thần dân ! người Ba Tư !”

Hắn thu hồi kiếm, lui về phía sau một bước, tựa hồ vừa chỉ là uy hiếp.

Matthew quay đầu, nhìn về phía mặt sau máy quay phim màn ảnh, ánh mắt vô cùng kiên định !

“this.is.sparta !” Matthew một thân gầm lên, xoay người nhấc chân, chân dài giống như thiểm điện như vậy đạp đi ra ngoài.

Hắc nhân diễn viên sớm liền làm tốt chuẩn bị, liền tại Matthew đại cước đá vào trên người phía trước, trực tiếp về phía sau bay đi ra ngoài, ngã vào đáy hố.

“Đình !” Zack Snyder thanh âm vang lên,“Tới trước nơi này.”

Đáy hố ngã sấp xuống hắc nhân diễn viên giãy dụa đứng lên, muốn trèo lên đến, Matthew thò tay kéo hắn một phen, chờ hắn trèo lên đến sau, thu hảo đoản kiếm, đi đến Zack Snyder bên kia.

“Thế nào?” Hắn hỏi.

Zack Snyder nối tiếp thượng bên cạnh máy theo dõi, điều chỉnh một chút, bắt đầu trên camera truyền phát, nói,“Tổng thể hiệu quả còn có thể.”

Matthew đứng bên cạnh hắn, nhìn trên máy theo dõi hình ảnh, bởi chuyên nghiệp tính không cường, phương diện này năng lực hữu hạn, chỉ có thể nhìn ra một mảnh màn xanh vòng quanh trung, hắn cùng hắc nhân diễn viên tại lấy chậm động tác truyền phát......

“Đây là cao tốc chậm kính......” Zack Snyder lúc này nói,“Bất quá trước mắt không có tiến hành hậu kỳ xử lý, cao tốc chậm kính chỉ có thể lấy mỗi giây hai mươi bốn trinh truyền phát.”

“Ân.” Matthew gật gật đầu.

Phương diện này bao nhiêu biết một ít, Hollywood điện ảnh đặc biệt là động tác điện ảnh trung pha quay chậm, đều là lấy bội số lớn frame rate quay chụp, lấy bội số nhỏ frame rate chiếu phim.

Tỷ như như vậy điện ảnh bình thường tình huống là mỗi giây hai mươi bốn trinh chiếu phim, quay chụp khi lấy mỗi giây bốn mươi tám trinh quay chụp, chiếu phim khi lại lấy mỗi giây hai mươi bốn trinh truyền phát, bày biện ra đến chính là pha quay chậm.

Matthew trong ấn tượng, Zack Snyder là phương diện này hảo thủ.

Loại sự tình này hắn làm diễn viên cũng chen tay không được, nhìn một lần truyền phát màn ảnh, lại đi mặt khác nơi sân, chuẩn bị quay chụp quay chụp Leonidas một hồi kịch một vai.

Tiếp nhận một căn trường mâu, Matthew đi đến mặt đất cao thấp phập phồng một mảnh màn xanh thượng.

Zack Snyder đã thao tác đặt tại thanh trượt thượng máy quay phim chuyển lại đây, dừng ở Matthew bên cạnh phía trước ngũ thước Anh ngoại địa phương, nói,“Chuẩn bị tốt sao?”

Matthew đang tại chuẩn bị cảm xúc, không có mở miệng nói chuyện, chỉ là gật gật đầu.

Zack Snyder đối bên kia khoa tay múa chân thủ thế, một đài quạt chuyển động lên, đồng thời hắn lớn tiếng nói,“Bắt đầu !”

Gió thổi lại đây, kéo động Matthew trên người áo choàng phần phật phiêu động, hắn đứng ở màn xanh mặt trên, tay cầm một căn trường mâu, ngẩng đầu nhìn tà phía trên.

Áo choàng phiêu lên, Zack Snyder dần dần kéo xa màn ảnh, chỉ cảm thấy màn ảnh trung Matthew, giống như Michelangelo khắc đao hạ điêu khắc như vậy kinh người, toàn thân đều tản ra thuộc về nam tính dương quang, lực lượng cùng cuồng dã chi mĩ.

Quay chụp [ Dawn of the Dead ] thời điểm, hắn liền phát hiện đây là một khí chất tương đương cường tráng cường hãn nam diễn viên, hiện tại xem ra, hắn so dự đoán còn muốn xuất sắc.

Có như vậy một xuất sắc Leonidas, lại thêm hắn đối tranh minh họa tiểu thuyết độ cao hoàn nguyên, Zack Snyder tin tưởng nhất định có thể đả động Frank - Miller.

Zack Snyder thao túng máy quay phim, vòng quanh Matthew đến một lần ba trăm sáu mươi độ quay chụp, trong lòng thầm than, vô luận từ phương diện nào xem, đây đều là một cường hãn cuồng dã Sparta chiến sĩ !

Máy quay phim trở lại nguyên điểm, Zack Snyder lớn tiếng nói,“Đình !” Hắn hướng Matthew bên kia dựng thẳng lên ngón cái,“Bổng cực, rất hoàn mỹ !”

Matthew trường mâu điểm trên mặt đất, sống dưới cánh tay, nói,“Ngươi lại không kêu đình, của ta khớp xương đều phải cương ngạnh .”

Loại này bày tạo hình thức quay chụp, thoạt nhìn đơn giản, làm lên đến cũng không phải dễ dàng như vậy.

Đem trường mâu hoàn cho một danh trợ lý, Matthew quá khứ cùng Zack Snyder thương lượng vài câu, tiếp quay chụp kế tiếp màn ảnh.

Tổng thể đến nói, quay chụp coi như là thuận lợi, Zack Snyder chuẩn bị mấy tháng, xem thử màn ảnh chỉ quay chụp hai ngày liền tuyên cáo hoàn thành, bất quá quay chụp chỉ có thể tính bắt đầu, muốn đạt tới Zack Snyder dự tính hiệu quả, còn có đại lượng hậu kỳ chế tác phải làm.

Matthew quay chụp hoàn sau, hậu tục cùng Zack Snyder liên hệ giao cho Helen - Hermann, hắn bản nhân muốn vì National Treasure phát hành làm chuẩn bị.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 324: Toàn Gia Hoan

Quay chụp hoàn Zack Snyder cần đoạn ngắn sau, Matthew tinh lực tất cả đều đặt ở National Treasure tuyên truyền mở rộng mặt trên, muốn trở thành siêu cấp cự tinh, diễn viên chính bất cứ một bộ phim, tốt nhất đều có thể thành công, tối thiểu box office con số cũng muốn đầy đủ lóa mắt.

Kế tiếp hơn một tuần thời gian, Matthew trở thành không trung khách quen, tại Bắc Mĩ các thành phố lớn bay tới bay lui, không ngừng tham gia thông cáo cùng phỏng vấn hội, cùng với vi fan điện ảnh tổ chức hoạt động, thay National Treasure ra sức thét to.

Điện ảnh nghiệp phát triển đến hiện tại, tuyên truyền mở rộng càng ngày càng trọng yếu, lấy Matthew lý giải, Hollywood điện ảnh sản nghiệp, tuyệt đối có thể tính tửu hương cũng sợ ngõ nhỏ thâm.

Tuyên phát không đủ trực tiếp nhất kết quả, chính là box office không lý tưởng, mà box office không lý tưởng sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến phim quanh thân thu nhập.

Bởi phía trước virus thức marketing, thêm kịch tổ lấy Matthew, Dwayne - Johnson cùng Diane - Kruger cầm đầu ba người tổ tại Bắc Mĩ đại lực mở rộng, đặc biệt là vây quanh Matthew cùng Dwayne - Johnson chế tạo đi ra đủ loại đề tài, đều khiến National Treasure gợi ra phần đông fan điện ảnh chú ý.

Cùng lúc đó, Disney ảnh nghiệp cũng vi National Treasure liên tiếp cử hành thử chiếu hội, hơn nữa mời đến tam đại thương nghiệp cụm rạp phương diện xem phim đại biểu, từ thử vai sau Matthew lấy đến thống kê số liệu xem, National Treasure phản ứng không sai.

Tam đại thương nghiệp cụm rạp đại biểu cùng tham dự thử chiếu hội fan điện ảnh, đều cho rằng đây là một bộ giải trí hiệu quả rất xuất sắc hợp gia hoan động tác mạo hiểm tầm bảo điện ảnh, nhưng tham gia thử chiếu chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân đánh giá lại không cao, đã giải cấm lạn cà chua danh tiếng trực tiếp nát rữa, mới mẻ độ chỉ có 55%, bình luận điện ảnh nhân chia đều chấm điểm vi không đạt tiêu chuẩn 5.5 phân.

Đây không phải kỳ nghỉ hè, mùa trao giải sắp xảy ra, tại Bắc Mĩ điện ảnh thị trường mùa tính hiệu ứng trong, khoảng thời gian này bình luận điện ảnh nhân ảnh hưởng, xa xa vượt qua kỳ nghỉ hè.

“Cả bộ điện ảnh có vẻ kéo dài dài dòng, Matthew - Horner cùng Dwayne - Johnson động tác hí thuần thục dư thừa, hơn nữa tại tình tiết phương diện còn có không nhỏ lỗ hổng.”

“Bộ điện ảnh này là một bộ phẩm chất bỏng điện ảnh, tình tiết hoang đường đáng cười.”

“Quang xem điện ảnh mười phút đầu tình tiết cố sự, liền biết phim sau phát triển , càng không xong là Matthew - Horner cùng Dwayne - Johnson chỉ lo biểu hiện chính mình có bao nhiêu cường tráng, quên nhân vật còn có đầu não.”

National Treasure trước chuyên nghiệp danh tiếng cũng không tốt, nhưng Hollywood nghiệp nội lại vẫn vì này bộ phim khai ra 2 ức dollar Bắc Mĩ box office mong muốn.

Chỉ xem chuyên nghiệp danh tiếng mà nói, National Treasure Bắc Mĩ box office khẳng định xong đời, nhưng trên thực tế, phim dự thụ tình huống tương đương không sai, đến lần đầu thức hai ngày trước, Bắc Mĩ cuối tuần đầu box office dự thụ đã vượt qua 500 vạn dollar.

National Treasure lần đầu phía trước,boxofficemojo cùng cinemascore hai nhà trang web đều tuyên bố dự trắc, con số cũng kinh người nhất trí, cho rằng Bắc Mĩ cuối tuần đầu ba ngày box office sẽ ở 4000 vạn dollar trên đây.

boxofficemojo cấp ra lý do rất đơn giản, một là Jerry - Bruckheimer phẩm bài hiệu ứng, hai là Disney ảnh nghiệp cường hữu lực tuyên truyền phát hành, ba là nam chính mang đến kêu gọi lực.

Tại bọn họ sở làm lấy mẫu điều tra trung, có vượt qua bình thường dự thụ đám người, mua phiếu là vì đây là Matthew - Horner diễn viên chính điện ảnh.

Lễ Tạ ơn tiền một cuối tuần, National Treasure tại Hollywood rạp El Capitan cử hành Thịnh đại Bắc Mĩ lần đầu thức.

Matthew, Dwayne - Johnson cùng Diane - Kruger tam đại diễn viên chính toàn bộ lượng tướng lần đầu thức, Disney ảnh nghiệp còn mời đến không thiếu trọng lượng cấp khách quý.

Ngoài ra, Matthew cũng mời đến vài vị hảo hữu tiến đến trợ trận, Johnny - Depp cùng Keanu - Reeves trước sau đi lên tù trưởng thạch phía trước thảm đỏ.

Sớm ở tháng trước cuối tháng, Matthew liền thông tri qua chính mình các bằng hữu, nếu lịch phát hành thích hợp mà nói, có thể tới tham gia lần đầu thức, đặc biệt là nhu cầu cấp bách muốn danh khí cùng độ hấp thụ ánh sáng James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder.

Cố tình này hai tên lịch phát hành đều không thích hợp, James - McAvoy đang tại quay chụp do [ sư tử, nữ vu cùng ma tủ quần áo ] cải biên mà thành [ Narnia Truyền Kỳ ], trước mắt tại New Zealand ra ngoại cảnh; Michael - Fassbinder cũng kém không nhiều, đang tại bận rộn quay chụp, căn bản không có thời gian lại đây.

Trừ này hai vị cùng nhau khiêng qua thương chiến hữu, Matthew cũng thông tri Charlize - Theron, Charlize - Theron còn tại theo Nam Phi đoàn đội toàn cầu mở rộng Nam Phi World Cup, nhất thời cũng về không được Los Angeles.

Đương nhiên, Matthew không có quên Lily - Collins, chuyên môn khiến Thiên Sứ trù tính công ty người cho nàng gửi qua bưu điện hai trương lần đầu vé vào cửa.

“Cái gì, danh tiếng không tốt?”

Phỏng vấn khu bên trong, Matthew đối mặt hỏi phóng viên, cười nói,“Ta tuyệt không lo lắng, bởi vì mấy trường thử chiếu xuống dưới, fan điện ảnh đối phim phản ứng phổ biến tương đối hảo.”

Hắn không có nói chuyên nghiệp danh tiếng cùng chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân sự, không tất yếu đi đắc tội đám người này, ngược lại nói,“Hơn nữa Bắc Mĩ tam đại thương nghiệp cụm rạp xem phim các chuyên gia, xem qua thử chiếu sau, cũng đối phim tán dương có gia, nguyên bản chúng ta phát hành rạp chiếu phim chỉ có không đến 3200 gia, thử chiếu sau cụm rạp liên minh gia tăng đến 3500 nhiều gia, ta tưởng này đủ để thuyết minh vấn đề .”

Nói xong này mấy, Matthew không có lại dừng lại, xoay người đi vào rạp El Capitan bên trong.

Xác thật, National Treasure tương đối bình thường chuyên nghiệp danh tiếng, khả năng sẽ ảnh hưởng đến hậu kỳ box office xu thế, nhưng đối cuối tuần đầu box office ảnh hưởng cũng không lớn.

Từ dự thụ cùng sở hữu tiền kỳ phản hồi đến xem, National Treasure cuối tuần đầu box office tuyệt đối sẽ không thấp hơn 4000 vạn dollar.

Này bộ phim công khai chế tác phí tổn là 1 ức dollar, chỉ cần xu thế không phải quá kém, Bắc Mĩ box office qua 1 ức 5000 vạn dollar vấn đề không lớn.

Kể từ đó, thêm hải ngoại sản xuất, hoàn toàn có thể nói box office thành công, như vậy hắn bước hướng nhất tuyến trên đường, lại sẽ gia tăng một bút phong phú tư bản.

Matthew tin tưởng, này bộ phim thực tế thành tích, chỉ biết so với hắn chính mình tính toán cao.

National Treasure là do Disney ảnh nghiệp sở đầu tư quay chụp hơn nữa phát hành , điểm này rất trọng yếu, bởi vì minh xác điểm này, tương đương với minh xác điện ảnh chân chính mục tiêu tiêu phí quần, Disney ảnh nghiệp quay phim già trẻ đều nghi, chẳng những có thanh thiếu niên tiêu phí quần thể, cũng có rất nhiều người trưởng thành đang nhìn.

Kế tiếp còn có lễ Tạ ơn ngày nghỉ, như vậy một bộ phim cũng rất thích hợp cả nhà nhân cùng nhau xem xét.

Nói trắng ra là, mặc kệ National Treasure làm ra bao nhiêu mánh lới, như cũ là một bộ xích lâu lâu lấy lòng thanh thiếu niên người xem phim, cho nên rất không chiêu bình luận điện ảnh nhân thích.

Cùng bình luận điện ảnh nhân tương phản là, thử chiếu trung thanh thiếu niên người xem, phi thường mua phim trướng.

Tuy rằng tao ngộ đến King Arthur như vậy Waterloo, nhưng Jerry - Bruckheimer đối với điện ảnh thị trường vẫn là có phi thường chính xác đem khống.

Do là một bộ hợp gia hoan điện ảnh, cho nên National Treasure giá trị quan chi chính xác, dứt khoát có thể đảm đương Hollywood điện ảnh sản nghiệp sách giáo khoa.

Matthew tại chụp ảnh chung sau khi kết thúc, tiếp nhận phỏng vấn, tiến vào rạp chiếu phim trực tiếp đi chiếu phim đại sảnh, vừa ngồi xuống không một hồi, cùng Dwayne - Johnson nói vài câu, phim liền bắt đầu chiếu phim .

National Treasure từ vừa bắt đầu, liền thể hiện ra vô cùng chính xác giá trị quan.

Phim là từ một hài tử thơ ấu bắt đầu , đứa nhỏ này tại mới trước đây có cộng đồng đặc điểm -- đối chưa biết tràn ngập hảo kỳ, đối thám hiểm tràn ngập hứng thú.

Cho nên cái kia đến từ gia gia tổ phụ tổ phụ cố sự, ảnh hưởng nam chính Ben Gates nhất sinh: Tận cố gắng lớn nhất tìm ra kia phân bảo tàng.

Nhưng đối với bảo tàng nên xử trí như thế nào, phim có rõ ràng dẫn hướng, điểm này chính là thông qua nam chính Ben Gates đến thể hiện : Ta cũng không phải vì có được tài phú đi tìm nó, mà chỉ là vì chứng minh nó tồn tại, chứng minh này truyền thuyết là thật mới đi tìm nó.

Cùng này tương đối ứng , chính là tạo Ian như vậy một phản diện hình tượng: Vì tiền mà đi tìm bảo tàng, làm tẫn chuyện xấu, cuối cùng khó thoát khỏi pháp luật chế tài.

Giải mã cùng tìm kiếm bảo tàng là này bộ phim chủ tuyến, ngoài ra chính là xỏ xuyên qua thủy chung Matthew cùng Dwayne - Johnson này hai đại cường hãn nam nhân quyết đấu.

Từ trận đầu Băng Nguyên vai diễn, Matthew cùng Dwayne - Johnson ra tay tàn nhẫn, lại đến mặt sau ăn cắp độc lập tuyên ngôn đấu trí, sau đó lại động tác hí so dũng khí, tuy rằng hai người ở trong phim nhìn qua, xác thật có chút giống bình luận điện ảnh nhân nói được như vậy, bao nhiêu có vẻ hữu dũng vô mưu, tỉ mỉ thiết kế câu đố, trên thực tế cũng trăm ngàn chỗ hở, căn bản chịu không nổi khảo chứng, nhưng phổ thông người xem đều nhìn xem mùi ngon.

Này bộ phim có soái ca, có mãnh nam, có mĩ nữ, còn có Thánh Điện kỵ sĩ đoàn bảo tàng cùng độc lập tuyên ngôn như vậy mánh lới, hơn nữa tương đối thành công ghép lại ở một chỗ, đối với một bộ hợp gia hoan giải trí điện ảnh đến nói đủ rồi.

Huống chi, National Treasure phi thường phù hợp Hollywood thành công mạo hiểm tầm bảo điện ảnh cơ cấu cùng Bắc Mĩ người xem đối với loại hình này điện ảnh thưởng mĩ.

Nam chính mới trước đây hoặc là mới trước đây chiếm được về bảo tàng hoặc là mặt khác bí tân manh mối, sau đó đạp lên tầm bảo chi lộ, bình hoa thức nữ chính tùy theo xuất hiện, nam chính tầm bảo sơ đoạn thường thường thuận buồm xuôi gió, cơ bản đều sẽ sơ chiến báo cáo thắng lợi; Nhưng nhân vật phản diện tùy theo xuất hiện, nam chính sơ chiến thành quả bị đối thủ cướp đi, giới hạn trong khốn cảnh.

Sở hữu nam chính đều sẽ thoát khỏi khốn cảnh, giành ở đối thủ phía trước tìm được bảo vật; Trọng yếu nhất một điểm là nhân vật chính tuyệt đối tuyệt đối không có quá nhiều tham dục, sẽ không đem bảo vật chiếm vi đã có, nhất định sẽ nhượng bảo vật tiếp tục chôn giấu hoặc là giao cho quốc gia toàn nhân loại

Nam chính đại công vô tư tinh thần, thua tiền tài, thắng được tình yêu, ôm được mỹ nhân về;

Cuối cùng, phát hiện lại nhất trương tầm bảo đồ, vi tục tập mai phục manh mối......

Hollywood phát triển đến hiện tại, mạo hiểm tầm bảo điện ảnh có thể nói có phi thường thành thục hình thức, dựa theo hình thức đi điện ảnh thường thường sẽ thành công, phản hình thức điện ảnh ngược lại sẽ lọt vào lạnh nhạt.

Chẳng sợ Matthew chỉ là diễn viên, đối sản xuất linh tinh cũng không chuyên nghiệp, nhưng cũng biết hôm nay Hollywood, sang tân một điểm đều không được hoan nghênh.

Các đại nhà sản xuất càng thích dọc theo thành công hình thức tiếp tục chế tác phim.

National Treasure có thể nói là như vậy điển hình, mà này cũng cam đoan phim phiêu lưu tương đối tiểu.

Đồng thời, như vậy phim cũng có thể bị tuyệt đại bộ phận người xem sở nhận, cả nhà hoan điện ảnh tốt chính là giải trí.

Matthew xem qua điện ảnh sau, cũng có thể phát hiện, hắn cùng với Dwayne - Johnson rất nhiều động tác màn ảnh đều bị cắt đi , đặc biệt là tương đối bạo lực kia vài, giữa hai người động tác so đấu, chừng mực thật phi thường tiểu.

Bất quá, như vậy cũng cam đoan phim cuối cùng lấy pg cấp bậc xuất hiện ở rạp chiếu phim bên trong.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 325: Lo Được Lo Mất

Lần đầu vừa tan cuộc, Lily - Collins không có lập tức đi, ngược lại tại tài xế cùng đi dưới, đứng ở rạp El Capitan cửa đợi một hồi, bởi vì lâm thời có chuyện, nàng hôm nay tới được tương đối muộn, không có vượt qua thảm đỏ nghi thức, cũng không có nhìn thấy Matthew kia quen thuộc thân ảnh, không khỏi có chút thất vọng, chuyên môn chờ ở nơi này, muốn nhìn một chút có thể hay không đợi đến Matthew đi ra.

Đợi hơn hai mươi phút, rạp chiếu phim cửa cũng không có nhân đi ra , cũng không có nhìn thấy Matthew bóng dáng.

“Phỏng chừng còn tại cử hành tin tức tuyên bố hội.” Tài xế lúc này khuyên bảo nói,“Thời gian không sớm , muốn hay không...... Chúng ta đi về trước?”

Lily - Collins kiễng chân, triều rạp hát bên trong nhìn lại, trừ một mảnh ngọn đèn, thứ gì đều nhìn không tới.

“Được rồi.” Mắt thấy nhất thời kịch tổ nhân viên không có đi ra ý tứ, Lily - Collins quyết định về trước gia, đối tài xế nói,“Chúng ta đi thôi.”

Nàng cùng tài xế lên xe, bao nhiêu vẫn là có điểm rầu rĩ không vui, ô tô phát động sau, nhìn ngoài cửa sổ xe phố cảnh, ngốc ngốc ngẩn người, suy nghĩ cũng chuyển tới vừa xem qua phim mặt trên.

Matthew thật hảo soái, hảo man a ! đặc biệt là đem ngốc đại đánh ngã thời điểm, mị lực trị bạo biểu !

Còn có, giải mã giai đoạn cũng không sai, Matthew chẳng những biểu hiện ra vũ lực trị, còn có cao IQ, so Harvard-Westlake trường học tối soái lão sư lợi hại nhiều !

“Đây thật là một bộ hảo điện ảnh.” Lily - Collins nâng cằm, lầm bầm lầu bầu,“Thật không rõ kia vài bình luận điện ảnh nhân suy nghĩ cái gì, có Matthew như vậy khốc nam chính, nhìn hắn hoàn hoàn giải khóa, còn hợp thời biểu hiện một chút cao minh thân thủ, chẳng lẽ còn không đủ sao?”

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu,“Này bộ phim sau, Matthew danh khí sẽ càng đại đi? Nếu có thể lại phỏng vấn hắn một lần, chuyên mục khẳng định càng được hoan nghênh.”

Lần trước, tại thanh Young Hollywood Awards thượng, nàng phỏng vấn Matthew chuyên mục đăng sau, còn bị bên chủ sự ban phát một “Thiếu niên thảm đỏ phóng viên thưởng”, trở lại trường học tương đương có mặt mũi, tiến thêm một bước củng cố Harvard-Westlake trường học đại tỷ đại địa vị.

Ô tô đảo quanh phương hướng, chạy vào một sở hào trạch trong, Hollywood địa khu cự ly Beverly Hills cũng không xa, Lily - Collins lúc này phục hồi tinh thần, phát hiện đã đến nhà .

Xuống xe tiến vào gia môn, mẫu thân rõ ràng còn không có trở về, Lily - Collins thay hài, trực tiếp đi trên lầu phòng mình, ném thủ bao ngồi ở trước máy tính, đẳng máy tính khởi động máy hoàn tất, đi trước Matthew trên blog nhìn nhìn.

Mặt trên giọng người ồn ào, tất cả đều là một mảnh tán dương National Treasure thanh âm, hiển nhiên có không ít người vừa xem qua phim.

“Đối với ta loại này nhân đến nói, Matthew biểu diễn phim dứt khoát so nữ nhân còn bổng ! được rồi, ta thừa nhận ta thất thố ......”

Lily - Collins trợn mắt, tiếp tục xem khung nhắn lại.

“Matthew này bộ tân phim thật đúng là câu nhân tâm huyền, trừ lại vẫn xuất sắc động tác hí, hắn tại giải mã thượng cũng là một khâu tóm chặt một khâu.”

“Thực ra thực thích Matthew điện ảnh, tuy rằng ta vẫn cảm giác hắn trưởng rất quái, quá thô cuồng, giống dã nhân......”

Nhìn thấy nơi này, Lily - Collins nhăn mũi,“Ngươi này ngu ngốc, căn bản không hiểu được thưởng thức !”

Theo sau, nàng đóng lại Blog, đi mặt khác mấy cái điện ảnh bình luận trang web nhìn nhìn.

Lily - Collins nhận đến gia đình hun đúc, so với bình thường nữ hài càng lý giải Hollywood, xem qua mấy cái trang web sau, phát hiện National Treasure danh tiếng hoàn toàn bày biện ra hai cực phân hoá xu thế.

Chuyên nghiệp danh tiếng một mảnh kém bình.

“Matthew - Horner biểu diễn không thành vấn đề, cố sự tình tiết cũng đại khái không thành vấn đề, nhưng là đang nhìn phiến thời điểm vì sao tâm tình của ta thủy chung không có đại thoải mái, không có ngoài ý muốn kinh hỉ, không có mới mẻ cảm giác đâu? Tuy rằng so Indiana Jones chậm nhiều năm như vậy, thế nhưng xa xa so ra kém người sau phấn khích. Quá mức xem nhẹ người xem chỉ số thông minh, chỉ là chiếu phim thương mại lộ số đi xuống đến. Thực ra ta là rất đầu nhập nhìn , nhưng là thẳng đến kết cục cũng không có sảng khoái cảm giác, còn kém kia một hơi.”

Đương nhiên, nàng cũng nhìn thấy có bình luận điện ảnh nhân đang nói lời hay.

“National Treasure là một bộ tràn ngập kích tình cùng động lực điện ảnh, lại còn đầy đủ biểu hiện ra Matthew - Horner đặc hữu cuồng dã mị lực.”

So với chuyên nghiệp danh tiếng, fan điện ảnh đánh giá tốt hơn nhiều.

“Cố sự một khâu nối một khâu, tiết tấu rõ ràng, nhân vật chính cùng nhân vật phản diện đấu trí so dũng khí cũng rất phấn khích, chi tiết có hài hước điểm xoa dịu khẩn trương, Matthew - Horner không hổ là hiện nay tối hồng trẻ tuổi ngôi sao !”

Lily - Collins phiên qua vài fan điện ảnh hội tụ trang web, phát hiện đã xem qua phim người xem, đều rất tán thành này bộ phim, tán thành Matthew này nam chính.

Nàng ngồi ở trước máy tính, tự hỏi một hồi, một lần nữa tiến vào Matthew Blog, cũng tại mặt trên lưu ngôn.

“Này bộ phim vừa có tầng tầng đẩy vào trí lực trò chơi, cũng có mạo hiểm kích thích động tác truy đuổi cùng đánh nhau, tầm bảo cảnh tượng to lớn rung động, ngay cả phụ trách điều tiết không khí nam nhị đều rất khả ái, rất khó tưởng tượng Matthew cư nhiên sẽ rất thích hợp loại này nhân vật, xem ra Matthew hí lộ cùng kỹ xảo biểu diễn vẫn là rất có cam đoan !”

Phát hoàn này mấy, Lily - Collins đóng lại máy tính.

Cự ly không phải rất xa một khác đống trong hào trạch, Robert - Iger còn không có ngủ, đang ngồi ở thư phòng bên trong kiên nhẫn chờ đợi.

Hôm nay Walt Disney gió nổi mây phun, bên trong tranh đấu không ngừng, hắn đồng dạng gia nhập trong đó.

Michael - Eisner bị thụ cổ đông nghi ngờ, trước mắt tình cảnh không tốt, nói không chừng lúc nào, liền sẽ bị cổ đông đại hội ném ra không tín nhiệm phiếu, loại tình huống này một khi xuất hiện, cũng liền ý nghĩa Walt Disney này chiếc cự hình tàu sân bay, cần một tân chưởng đà nhân.

Robert - Iger rất tưởng tranh một chút.

Tuy rằng hắn là do Michael - Eisner một tay từ abc đài truyền hình đề bạt lên, cũng vẫn là Michael - Eisner trợ thủ đắc lực cùng kiên định người ủng hộ, nhưng đương như vậy hảo cơ hội xuất hiện khi, nói không có ý tưởng khẳng định là giả .

Làm một chức nghiệp quản lý nhân, có thể nắm giữ Walt Disney bánh lái, tuyệt đối là mộng mị lấy cầu .

Hơn nữa hơn một năm nay, hắn ngầm đã làm không thiếu công tác, dần dần tiến vào Walt Disney ban giám đốc hạch tâm tầng, còn tại tập đoàn bên trong lấy tuân thủ nghiêm ngặt chức nghiệp đạo đức cùng thẳng thắn công chính phong cách mà nổi tiếng, chỉ cần có thể bảo trì hảo thực tế đem khống Disney ảnh nghiệp công trạng, không phải không có cơ hội thủ Michael - Eisner mà đại chi.

Năm nay mùa hè, King Arthur thảm thống thất bại, lại cho hắn một gậy giáng vào đầu, nếu đồng dạng đại đầu nhập National Treasure lại ra ngoài ý muốn, rất nhiều kế hoạch sẽ hóa thành bong bóng.

Có thể tưởng tượng, nếu ngay cả một tiểu tiểu Disney ảnh nghiệp đều kinh doanh không tốt, kia vài cổ đông cùng các đổng sự, dựa vào cái gì tin tưởng hắn có thể cho Walt Disney một lần nữa mang đến huy hoàng.

Thẳng thắn giảng, hắn có chút lo lắng National Treasure, Jerry - Bruckheimer phim chế tác phong cách, từ trên trình độ nhất định đến nói, tồn tại tương đối lớn tương tự độ, phía trước hắn loại này phong cách bị thị trường rộng khắp nhận, đồng dạng hình thức dưới sản xuất King Arthur lại box office thảm bại, rất để người hoài nghi có phải hay không người xem đã chán ghét này nghìn bài một điệu phong cách.

King Arthur lúc trước thử chiếu danh tiếng không tốt, National Treasure thử vai chuyên nghiệp danh tiếng cũng báo cáo kết quả, này cho Robert - Iger thật không tốt tâm lý ám chỉ.

Dù cho dự thụ cùng đánh giá số liệu đều không sai, không thấy được thực tế box office con số phía trước, hắn vẫn là nhịn không được lo lắng.

Chung quy đánh giá rất tốt, box office thảm bại đại chế tác điện ảnh không phải không có, năm nay tháng năm [ Van Helsing ] chính là phương diện này điển hình.

Nếu National Treasure tao ngộ đến King Arthur thức thảm bại, hắn thật muốn hảo hảo suy xét Disney ảnh nghiệp kế tiếp cùng Jerry - Bruckheimer hợp tác tiền cảnh .

Liền tính Jerry - Bruckheimer là kim bài người sản xuất, liên tục hai bộ siêu cấp đại chế tác thất bại, cũng chứng minh thị trường đối với hắn phong cách nhận độ xuất hiện vấn đề, Disney ảnh nghiệp cũng nên suy xét buông tay hắn cùng hắn phòng công tác.

Còn có diễn viên, National Treasure ra vấn đề, nam chính Matthew - Horner......

Vừa nghĩ đến đây, thư phòng bên trong máy fax khởi động , một phần fax phát lại đây, Robert - Iger đứng lên, đi qua cầm lấy fax nhìn thoáng qua, lắc đầu cười, chính mình có chút quá mức lo được lo mất .

National Treasure trước tiên trường box office có 620 vạn dollar ! lấy qua lại kinh nghiệm suy luận, cuối tuần đầu box office 99% có thể đạt tới mong muốn 4000 vạn dollar.

Về phần vừa nghĩ đến Matthew - Horner, Robert - Iger cảm giác cái kia ý niệm quá mức hoang đường , Disney ảnh nghiệp thuê điều tra cơ cấu hiện trường người xem thực địa điều tra trung, vượt qua sáu thành trước tiên trường người xem mua phiếu vào sân, trọng yếu nhất một nguyên nhân, là hướng về phía Matthew - Horner đi .

Nói cách khác, trước tiên trường box office trong, ít nhất có một nửa là Matthew - Horner trực tiếp mang đến .

Tuy rằng trước tiên trường người xem phấn ti chiếm so muốn xa xa cao hơn chính thức phát hành sau phổ thông buổi diễn, nhưng cũng đủ để chứng minh Matthew - Horner vi phim mang đến kêu gọi lực.

Loại này kêu gọi lực có thể trực tiếp chuyển hóa thành Disney ảnh nghiệp thương nghiệp hiệu ích.

Robert - Iger ngồi trở lại trên ghế, lại nhìn một lần fax trên văn kiện số liệu, xác nhận Jerry - Bruckheimer còn có giá trị, theo sau vẫn là muốn lấy lung lạc vi chủ.

Hắn không có nghỉ ngơi ý tứ, nhìn chằm chằm số liệu vẫn đang tự hỏi, về sau thế nào mới có thể tránh cho King Arthur như vậy thảm thống thất bại.

Đột nhiên, Robert - Iger nghĩ đến một sự kiện, lúc trước Jerry - Bruckheimer mời qua Matthew - Horner biểu diễn Arthur vương, lại bởi vì cùng [ Dawn of the Dead ] quay chụp kỳ xung đột, bị Matthew - Horner cự tuyệt .

Đến năm nay,[ Dawn of the Dead ] box office đại bạo, King Arthur......

Lấy Matthew - Horner biểu hiện ra kêu gọi lực đến xem, nếu hắn lúc trước tiếp được King Arthur, có lẽ phim box office sẽ không giống hiện tại thảm như vậy.

Robert - Iger thở dài, trên mặt dần dần lộ ra tự hỏi thần sắc, Matthew - Horner tại bảy mươi lăm sau cùng bát linh sơ này một đời diễn viên trong, có phải hay không kêu gọi lực tối cường ? Giống như hắn diễn viên chính điện ảnh, box office chưa từng có thất bại qua.

Có lẽ nên cùng Jerry - Bruckheimer hảo hảo nói chuyện,[ Cướp biển vùng Caribbean ] sau hai bộ tục tập trong, tiếp tục tăng mạnh Will - Turner vai diễn, cùng Johnny - Depp bảo trì song nhân vật chính tranh phong cục diện.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 326: Hai Tuần Hai Ức

Theo National Treasure tại Bắc Mĩ đại quy mô khai họa, ngắn ngủi một ngày thời gian trôi qua, phim danh tiếng hoàn toàn hai cực phân hoá, loại này hai cực phân hoá không giống cái loại này thích người xem thích, không thích người xem đáng ghét phải chết phim, mà là chuyên nghiệp danh tiếng cùng người xem danh tiếng hoàn toàn bất đồng.

Thứ sáu qua đi sau, National Treasure chuyên nghiệp danh tiếng một đường đi thấp, lạn cà chua tiếp tục nát rữa, mới mẻ độ trực tiếp rớt đến 50% trở xuống, chức nghiệp bình luận điện ảnh mọi người đối với này bộ giải trí phim quá gần trào phúng sở trường.

Bọn họ công kích tiêu điểm chủ yếu tại hai phương diện, một là phim kịch tình cùng giải mật giai đoạn quá mức ngây thơ; Hai là Matthew cùng Dwayne - Johnson cùng phần mình nhân vật khí chất phi thường không đáp.

Thậm chí, liên nam chính cuối cùng không có độc chiếm bảo tàng, đều châm chọc khiêu khích.

Cùng chi tương phản là, National Treasure người xem danh tiếng tương đương không sai,cinemascore ngày đầu rạp chiếu phim người xem chia đều chấm điểm vi “a”,imdb cho điểm tạm thời cũng có 7.5 phân, đơn giản tình tiết cùng thoải mái khoái trá xem ảnh thể nghiệm, cũng bị thụ gia đình người xem thích.

Kia vài mang theo hài tử đến xem điện ảnh gia trưởng, đại bộ phận đều cho rằng đây là một bộ phi thường không sai hợp gia hoan điện ảnh.

Đồng thời, những người này còn cảm giác Matthew diễn được tương đương khá tốt, đem nam chính đắp nặn tâm địa thiện lương, có dũng có mưu, là một hảo diễn viên.

Về phần cái gọi là không có độc chiếm bảo tàng cùng giải mật quá mức đơn giản, đây là một bộ hợp gia hoan điện ảnh, như vậy có vấn đề sao?

Có fan điện ảnh tại nhận abc đài truyền hình giải trí kênh phỏng vấn khi, bị hỏi chuyên nghiệp danh tiếng cùng người xem danh tiếng vấn đề, cứ như vậy trả lời qua.

“Thử hỏi lại có nào một bộ điện ảnh chống lại bình luận điện ảnh nhân như vậy đối chi tiết bài lạn , vò nát phân tích phương thức cân nhắc? Đây là một bộ phim giải trí, giải trí nhân tố sung túc, tình tiết lưu sướng, tiết tấu khẩn trương, đủ rồi ! nếu bất cứ chi tiết đều tồn tại cái gọi là hợp tình hợp lý, kia còn gọi điện ảnh sao? Ta chưa từng cảm giác phim có bất cứ rõ ràng logic lỗ hổng cùng tình tiết khâu.”

Còn có fan điện ảnh tỏ vẻ,“Lập tức liền lễ Tạ ơn , mùa này chẳng phải chính là nên xem loại này thoải mái khoái trá điện ảnh sao?”

Rất nhiều chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân tự nhận là có trách nhiệm có nghĩa vụ cũng có năng lực chỉ đạo điện ảnh sản nghiệp phát triển, tránh cho này nghề triệt để giải trí hóa cùng thương nghiệp hóa.

Loại này vấn đề, chỉ có thể nói nhân giả kiến nhân.

Cho dù là Bắc Mĩ loại này thành thục điện ảnh thị trường, bình luận điện ảnh cùng phim linh tinh liên lụy, cũng là một bộ loạn tượng, một đoàn loạn ma.

Đương nhiên, so với kia vài vừa khởi bước điện ảnh thị trường, xác thật cũng quy phạm không thiếu, tối thiểu đều có cam chịu quy tắc tại tuân thủ, tựa như Matthew sẽ không đối mặt truyền thông tùy ý công kích bình luận điện ảnh nhân như vậy, không dễ dàng sẽ có người đánh vỡ này mấy quy tắc.

Đánh vỡ loại này quy tắc nhân, về sau tham dự điện ảnh chỉ cần phát hành, có thể tưởng tượng là cái gì tình huống.

Coi như không sai người xem danh tiếng, trên trình độ nhất định hòa tan bình luận điện ảnh nhân phản đối đánh giá ảnh hưởng, National Treasure Bắc Mĩ ngày đầu báo thu 1850 vạn dollar, thoải mái áp qua tiền hai tuần phát hành [ Polar Express ] cùng The Incredibles, ngồi trên đan ngày box office quán quân bảo tọa.

Mặt sau hai ngày bên trong, phim đan ngày box office xu thế ổn định, phân biệt thu hoạch 1660 vạn dollar cùng 1310 vạn dollar, cuối tuần đầu ba ngày từ tại Bắc Mĩ thu hoạch 4820 vạn dollar, thoải mái trích đi Bắc Mĩ box office bảng xếp hạng quán quân.

Cùng lúc đó, National Treasure cũng tại bao gồm Anh quốc, Pháp quốc, Đức cùng Latin đẳng bên trong hơn bốn mươi hải ngoại thị trường khai họa, tuần đầu hải ngoại box office đạt tới 5200 vạn dollar.

Chỉ cần không xuất hiện đặc biệt đại ngoài ý muốn, này bộ phim Bắc Mĩ hai ức dollar, toàn cầu bốn ức dollar, hẳn là không thành vấn đề.

Cuối tuần đầu box office ra lô sau, Matthew chuyên môn cùng Helen - Hermann hàn huyên bộ điện ảnh này, cùng với về điện ảnh lựa chọn vấn đề, chung quy National Treasure này bộ phim, cho dù là chính hắn nhìn, thực ra cũng tương đối bình thường, tại hắn đảm nhiệm nam chính điện ảnh bên trong, cũng liền so [ Vua Bọ Cạp ] chất lượng tốt hơn một chút.

Cố tình như vậy phim, người xem phi thường mua trướng, có thể nói đã lấy được box office thành công.

Ở phương diện này, Helen - Hermann quan điểm rất đơn giản, tiếp phiến thà rằng phổ thông, cũng không muốn tùy tiện tiếp cái loại này muốn thắng vì đánh bất ngờ hạng mục.

Matthew cơ bản tán thành nàng quan điểm, trừ phi là trong trí nhớ truyền bá độ đặc biệt quảng, lại ở trên mạng internet tán dương độ rất cao phim, bằng không cái loại này tràn ngập sang tân ý thức cùng tự nhận vi sáng ý kinh người kịch bản, tốt nhất ngay cả chạm đều không nên đụng.

Tại Hollywood đợi này vài năm, đảm nhiệm nam chính phim cũng có mấy bộ , Matthew xem như xem minh bạch , đối với Hollywood công ty sản xuất phim cùng nhất tâm muốn hướng lên trên bò ngôi sao đến nói, hình thức hóa bình thường nhất điện ảnh thực ra mới là hảo điện ảnh.

Này không chỉ là thương nghiệp giải trí điện ảnh, mùa trao giải phim đồng dạng như thế, Hollywood thương nghiệp giải trí phim có một bộ hình thức, mùa trao giải phim đồng dạng có thành thục hình thức.

Tỷ như A Beautiful Mind cùng Monster phim, chính là ở loại này hình thức dưới, do công ty sản xuất phim nhằm vào Oscar cao cấp tư nhân đính chế.

Hollywood công ty sản xuất phim chọn lựa kịch bản thời điểm, phi thường chú trọng hình thức hóa vận dụng, một tràn ngập sang tân cùng phản hình thức hóa kịch bản, 99% khả năng sẽ không khiến công ty sản xuất phim mừng rỡ, ngược lại sẽ đem gác xó.

Ngôi sao cùng người đại diện chọn lựa kịch bản đồng dạng như thế, rất nhiều ngôi sao cùng người đại diện xem kịch bản thường thường chỉ nhìn vài mươi tờ đầu cùng kết cục, nếu không phải điển hình Hollywood ba đoạn thức kết cấu, giống hắn như vậy bị vây ở bay lên kỳ ngôi sao, rất lớn khả năng sẽ lựa chọn buông tay.

Toàn thế giới điện ảnh công ty mỗi năm đều sẽ sinh sản hạo như yên miểu điện ảnh, các chủng loại hình đều có, trong đó có thể lưu danh sử sách điện ảnh đã ít lại càng ít, thực ra đối với đại đa số điện ảnh đến nói, có thể chụp được đầy đủ phấn khích, đầy đủ khiến khán giả nguyện ý vì này tính tiền, cũng liền hoàn thành nhiệm vụ .

Liền lấy National Treasure đến nói, làm một bộ tầm bảo thám hiểm loại điện ảnh, đề tài có sang tân sao? Không có. Này đề tài sớm bị lặp lại vỗ vô số lần, người xem lại quen thuộc bất quá , Indiana Jones sớm ở 80 niên đại liền dùng ba bộ khúc đem lão mĩ não nhân đều xoát một lần.

Tình tiết thiết kế được xảo diệu sao? Liền tính Matthew này nam chính, cũng chỉ có thể nói bình thường, toàn phiến hoàn toàn dựa theo truyền thống lộ số đi, kết cục cũng không có làm người ta kinh rớt cằm đại phiên chuyển, chỉnh thể chỉ có thể nói bình thường mà tương đối cứng nhắc.

Như vậy một bộ lại “Phổ thông” Bất quá điện ảnh, Bắc Mĩ người xem thậm chí hải ngoại điện ảnh thụ chúng đều nguyện ý bỏ tiền mua trướng, toàn cầu tuần đầu box office thoải mái đột phá một ức dollar, không có gì không chứng minh hiện nay Hollywood thương nghiệp giải trí hình thức còn không có hết thời.

Mọi người đều biết, chụp hảo một bộ thương nghiệp giải trí điện ảnh, cũng không cần lúc nào cũng sửa cũ thành mới, nếu có thể ấn thông thường ý nghĩ đạt tới tiêu chuẩn tuyến, phim liền vô cùng có khả năng đạt được thương nghiệp thành công.

Tân nhất chu đưa ra thị trường [ Entertainment Weekly ] mặt trên, cố ý soạn văn phân tích National Treasure cái gọi là thành công bí quyết.

“Đầu tiên, National Treasure có ngôi sao làm bán điểm, Matthew - Horner tại fan điện ảnh trong kêu gọi lực không thể nghi ngờ, hơn nữa ở trong phim triển hiện ra cá nhân mị lực trước sau như một hấp dẫn nhân.”

“Tiếp theo, điện ảnh tiết tấu cảm nắm chắc rất khá, căng thẳng buông lỏng, thủy chung để hồi hộp điếu trụ người xem khẩu vị, khiến người xem vui vẫn nhìn thấy kết cục.”

“Đệ tam, tình tiết thượng tuy không phải không có chỗ hở, lại không có lớn đến để người ra hí lỗ hổng, thêm cùng [ độc lập tuyên ngôn ] cùng Thánh Điện kỵ sĩ đoàn bảo tàng đẳng truyền lưu độ cực kỳ rộng khắp nguyên tố hỗn hợp, có thể hữu hiệu kích phát khởi người xem hứng thú.”

“Thứ bốn, phổ thông mà lại chất phác cố sự tuyến, phim không có phức tạp ám tuyến cùng rắc rối phức tạp kịch tình, vô luận là người trưởng thành, vẫn là chưa thành nhân, đều có thể thoải mái xem hiểu.”

Như là những loại này phân tích, Matthew ở trên truyền thông nhìn thấy còn có rất nhiều.

Này thuyết minh National Treasure là một bộ ưu điểm nhiều nhiều, khuyết điểm rất ít phim.

Cùng tuyệt đại đa số box office thành công Hollywood thương nghiệp giải trí điện ảnh như vậy, National Treasure không có cách mạng tính sang tân, lại cũng không có trọng đại bại lộ, lộ số rất cổ xưa, hoàn thành độ lại cao, nó không có khai sáng một tân thời đại, lại đủ để cho người xem vì này tính tiền.

Chung quy, người xem tại lễ Tạ ơn phía trước chạy đi rạp chiếu phim xem ảnh, chính là tìm điểm việc vui mà thôi.

Mặc kệ bình luận điện ảnh nhân như thế nào công kích, National Treasure đã đạt được thương nghiệp bên trên mặt thành công, Matthew làm nam chính, cũng tiến thêm một bước gia tăng tiền vốn cùng vây quanh ở xung quanh người thành công aura, loại này aura đối với vững tin người thành công sẽ tiếp tục thành công Hollywood doanh nghiệp đến nói, có cự đại lực hấp dẫn.

Theo sau một tuần, lễ Tạ ơn ngày nghỉ đến, làm một bộ điển hình Disney hợp gia hoan điện ảnh, National Treasure có thể nói thiên thời địa lợi nhân hoà, box office xu thế dị thường ổn định, nhận đến lễ Tạ ơn ngày nghỉ hiệu ứng gia thành, làm ngày nghỉ thứ năm đến chủ nhật bốn ngày thời gian bên trong, lại từ Bắc Mĩ lấy đi 4550 vạn dollar.

Thêm phía trước ba ngày làm việc thu hoạch, National Treasure Bắc Mĩ box office thuận lợi đột phá 1 ức dollar đại quan, đi tới 1 ức 130 vạn dollar này một con số mặt trên.

Bởi thiên hướng hợp gia hoan phong cách cùng cơ hồ không có mẫn cảm tình tiết, phim này chu xuất hiện ở càng nhiều hải ngoại thị trường bên trên, chiếu phim quốc gia cùng địa khu gia tăng đến hơn tám mươi , mà Bắc Mĩ box office đại bán phim, dưới tình huống bình thường, hải ngoại box office đều sẽ không sai.

Trong một tuần này, National Treasure từ hải ngoại lại lấy 5300 vạn dollar trở lên, hải ngoại box office cũng vượt qua một ức dollar.

Phát hành hai tuần thời gian, này bộ thoạt nhìn rất phổ thông phim, toàn cầu box office gia tăng đã đạt tới 2 ức dollar nhiều.

Làm phim tuyệt đối nam chính, Matthew thừa nhận không thiếu chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân công kích, lại như cũ vẫn duy trì mãnh liệt lủi lên thế.

Hắn là một chủ đi thương nghiệp lộ tuyến ngôi sao, diễn viên chính phim tự nhiên là truyền bá hơn quảng đại, đối với hắn giúp cũng càng lớn.

Diễn viên chính phim liên tiếp đại bán, Matthew lực ảnh hưởng mở rộng rõ ràng, chẳng những Hollywood nhà sản xuất thương nhóm đem hắn xếp vào ưu tiên suy xét hợp tác “Lục danh sách”, một ít tương đối đại chúng hóa xa hoa phẩm bài cũng tìm lên cửa đến, muốn cùng hắn ký kết đại ngôn hiệp ước.

Chọn lựa phẩm bài đại ngôn so với chọn lựa điện ảnh, tuyệt không đơn giản, phẩm bài cần chọn lựa thích hợp ngôi sao, ngôi sao cũng muốn lựa chọn thích hợp phẩm bài.

Đặc biệt là tại Hollywood, cách điệu thứ này, trực tiếp quan hệ đến cà phê cùng tuyệt bút thương nghiệp thu nhập.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 327: Lẫn Nhau Thành Tựu

Gần nhất hơn một năm thời gian, Thiên Sứ trù tính công ty bên này, tiếp đến rất nhiều công ty cố ý Matthew làm quảng cáo đại ngôn mời, lại tất cả đều tại Helen - Hermann cùng Matthew thương nghị qua đi từ chối , chính yếu nguyên nhân chính là trong đó không có tương đối cao tầng phẩm bài, quảng cáo đại ngôn thị trường có kỳ quái quy luật, một khi đại ngôn thấp tầng phẩm bài, rất khó lại tiếp đến cao tầng phẩm bài mời.

Này đề cập đến cách điệu vấn đề, tỷ như McDonald cùng KFC như vậy phẩm bài, chỉ cần một Hollywood ngôi sao tại thương nghiệp đại ngôn phương diện có minh xác quy hoạch, có càng lớn dã tâm cùng ý đồ, khẳng định sẽ không nhận loại này đại ngôn.

Đừng nói McDonald cùng KFC này một đẳng cấp thấp tầng phẩm bài, ngay cả cùng loại Nike cùng Adidas loại này đại chúng hoá phẩm bài, đồng dạng không ở Helen - Hermann quy hoạch trong.

Matthew ở phương diện này cơ bản nghe theo Helen - Hermann đề nghị, Helen - Hermann cùng Thiên Sứ trù tính công ty tại hắn trên người đầu nhập vào đại lượng tài nguyên, mới tạo nên trước mắt cục diện, bọn họ nếu cự tuyệt thấp tầng sản phẩm, khẳng định là lâu dài kế hoạch lấy được ích càng nhiều.

Song phương ở phương diện này lợi ích cơ bản là nhất trí .

“Lần này là cái gì?” Matthew ngồi ở Helen - Hermann bàn công tác đối diện, hỏi,“Sẽ không vẫn là kia phương diện dược đi?”

Đoạn thời gian trước, USA nào đó sản xuất nam sĩ chuyên dụng dược phẩm công ty, từng muốn tìm hắn làm quảng cáo, còn khai ra bảy con số thù lao, hơn nữa không cần hắn làm rất nhiều, chỉ cần vi dược phẩm chụp mấy tổ ảnh chụp là có thể.

Matthew biết được sau, lập tức khiến Helen - Hermann cự tuyệt , hắn nhớ tới từng nào đó phẩm bài cổ họng dược, trước sau lừa bịp đến vài vị giới bóng đá cự tinh làm quảng cáo, kia quảng cáo hiệu quả, tuyệt đối kinh thiên địa quỷ thần khiếp.

“Không phải.” Helen - Hermann đầu tiên là lắc lắc đầu, tiếp nói thẳng,“Mercedes Benz công ty chính thức phát đến ý đồ mời, đem ngươi xếp vào hậu tuyển danh sách, từ sang năm bắt đầu, làm bọn họ người phát ngôn.”

“Bôn trì?” Matthew đương nhiên biết này có thể xem như cao tầng xe .

Helen - Hermann giải thích nói,“Không phải bôn trì thương vụ hệ liệt, bôn trì thương vụ xe cũng sẽ không tìm ngươi làm quảng cáo đại ngôn.”

Matthew tán thành nàng thuyết pháp, người phát ngôn cùng sản phẩm khí chất khẳng định muốn phù hợp, hắn tuy rằng không có đi thanh xuân thần tượng con đường đó, hiển lộ tại công chúng trước mặt ngoại tại khí chất, cũng so thực tế tuổi muốn thành thục, nhưng chung quy là một không đến hai mươi lăm tuổi trẻ tuổi diễn viên, hơn nữa qua lại đóng vai nhân vật bên trong, không có bất cứ một là thương nghiệp loại hình nhân vật.

“Người phát ngôn, có chút tuyển thực hảo, tăng lên phẩm bài hình tượng, mở rộng phẩm bài độ nổi tiếng thậm chí trực tiếp xúc tiến sản phẩm lượng bán.” Helen - Hermann lúc này còn nói thêm,“Đương nhiên , cũng không thiếu một ít mắt mù hoặc là chuẩn bị không kịp người phát ngôn xuất hiện, không tiến phản lui, kia cũng là có .”

Nàng bưng lên chén nước, uống một ngụm, tiếp tục nói,“Mercedes Benz công ty muốn khiến ngươi làm đại ngôn là g cấp xe việt dã hệ liệt.”

Nghe nói như thế, Matthew lập tức nhớ tới từng tại trên công trường nhìn thấy các lão bản khai qua kia khoản cứng rắn phái bôn trì xe việt dã, nói,“Bôn trì đại g a, ta biết.”

Helen - Hermann không có tiếp hắn mà nói, còn tại nói cơ bản tình huống,“Mercedes Benz g cấp việt dã hệ liệt hiện tại người phát ngôn là Arnold - Schwarzenegger, bọn họ cùng Schwarzenegger hiệp ước sang năm cuối tháng sáu đến kỳ, bởi Schwarzenegger theo chính sau đạm ra giới điện ảnh, bôn trì công ty quyết định thay đổi người.”

“Việc này xác định sao?” Matthew quan tâm hỏi.

“Còn không có định ra đến.” Helen - Hermann ăn ngay nói thật,“Này chỉ là một vừa tưởng mời, Mercedes Benz còn sẽ tiến hành tương quan thị trường điều nghiên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, tháng sau bọn họ sẽ cùng ngươi mặt đàm một lần, nếu đối với ngươi hài lòng mà nói, mới sẽ theo chúng ta tiến hành chính thức tiếp xúc cùng đàm phán.”

Nàng lại bổ sung nói,“Ô tô phương diện, siêu cấp siêu xe cơ hồ không dùng Hollywood ngôi sao làm người phát ngôn, càng cao cấp bậc Bentley cùng Rolls-Royce luôn luôn không thế nào sử dụng người phát ngôn, Mercedes Benz loại này thiên hướng đại chúng hoá xa hoa phẩm bài, đặc biệt là làm cao tầng xe việt dã tồn tại g hệ liệt, có thể nói là chúng ta tại quảng cáo đại ngôn phương diện có thể tiếp xúc đến tối cao phẩm bài .”

Matthew phía trước liền nghe Helen - Hermann nói qua, tối cao cấp kia vài xa hoa xa xỉ phẩm bài, luôn luôn không sử dụng người phát ngôn, tỷ như cao nhất xa xỉ phẩm cao định cùng Thụy Sĩ tối cao cấp đồng hồ đợi đã (vân vân), cho dù ngẫu nhiên dùng, cũng có khuynh hướng một ít khí chất cao lãnh, độ nổi tiếng lại không phải đặc biệt cao người mẫu.

Cao đơn giá xa xỉ phẩm, không dễ dàng sử dụng đương hồng ngôi sao làm người phát ngôn, thậm chí có thể quá phận nói, càng cao nhất xa xỉ phẩm sản phẩm tuyến, sử dụng đương hồng ngôi sao làm người phát ngôn khả năng tính lại càng tiểu.

Thường thường xa xỉ phẩm bài nhập môn cấp thương phẩm, tỷ như nước hoa, thấp tầng đồng hồ, thanh xuân lộ tuyến hiệu may cùng bao da, sẽ mời đương hồng ngôi sao đến làm đại ngôn, đến đan phẩm giới càng cao cao định thời trang, cao cấp châu báu, cao cấp siêu chạy, cao cấp đồng hồ, trên cơ bản ngôi sao xuất hiện suất cũng rất thiếu, đặc biệt là đương màu đỏ thẫm xuân thần tượng, cơ hồ sẽ không xuất hiện.

Thanh xuân thần tượng fan, có thể tiêu phí được loại này thương phẩm , có thể dùng cực kỳ hiếm thấy đến hình dung.

Bởi vì từng tiểu thịt tươi cùng tiểu hoa đương đạo, Matthew năm đó ngẫu nhiên tại trên hệ thống mạng từng nhìn đến, mỗ xa xỉ phẩm công ty tại đại ngôn phương diện liền xuất hiện qua chiến lược tính sai lầm, bọn họ tại Thái Bình Dương bờ bên kia địa khu mời lưu lượng tiểu hoa làm đại ngôn, một năm sau được đến công trạng biểu hiện sản phẩm lượng bán một chút không thấy tiến bộ, lúc này mới phát hiện lưu lượng tiểu hoa phấn ti cơ hồ đều là hai mươi tuổi trở xuống phổ thông thiếu nam thiếu nữ, trông cậy vào bọn họ mua xa xỉ phẩm cũng không hiện thực, ngược lại lưu lượng tiểu hoa mượn dùng xa xỉ phẩm bài phẩm bài hiệu ứng, danh khí cùng nhân khí đại trướng.

Công ty này tại một năm hiệp ước đến kỳ sau, nhanh chóng cùng lưu lượng tiểu hoa chia tay......

Matthew hơn một năm nay, cũng học tập qua không thiếu phẩm bài đại ngôn phương diện thường thức, để tránh đến lúc đó lúng túng.

Cao cấp xa xỉ đồ dùng chủ lực tiêu thụ giả là thành thục giàu có nhân sĩ, nếu phẩm bài chọn dùng ngôi sao, hoặc là chọn dùng không thích đáng ngôi sao, ngược lại sẽ kéo thấp tiêu thụ giả cảm thụ.

Phương diện này, hắn tại Thiên Sứ trù tính công ty thu thập trên tư liệu từng nhìn đến một điển hình án lệ,2001 năm thời điểm, Chanel tìm đến Coco Lee làm Á Châu khu đại ngôn, kết quả thu nhận nhất chúng phu nhân danh viện công khai kháng nghị......

Cho nên, Matthew cùng Helen - Hermann cũng không trông cậy vào có thể lấy đến cao nhất phẩm bài đại ngôn.

Dù cho không phải Matthew, đổi thành Hollywood siêu cấp cự tinh, Mercedes Benz g hệ liệt xe việt dã, cũng cơ bản là ô tô đại ngôn trần nhà .

“Tương lai một tháng, là Mercedes Benz khảo sát kỳ.” Helen - Hermann dặn dò nói,“Ngươi muốn chú ý một chút.”

Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Tương đối với này hệ liệt đến nói, ngươi tuổi trẻ một ít, may mà đây không phải thương vụ hệ liệt, mà là thiên hướng về vận động xe hình,g hệ liệt ngoại hình phong cách khí chất, cũng cùng ngươi phi thường đáp.”

Vấn đề lớn nhất là, Matthew phấn ti thụ chúng thiên hướng về thanh thiếu niên, đây là Tiên Thiên hoàn cảnh xấu.

Bất quá Helen - Hermann không có nhiều lời, có thể hay không lấy xuống này phân đại ngôn, một phương diện muốn xem Matthew danh khí cùng lực ảnh hưởng, một phương diện khác cũng phải nhìn nàng này người đại diện vận tác năng lực.

Thẳng thắn giảng, Matthew ưu thế cũng rất rõ ràng.

Mercedes Benz g hệ liệt xe việt dã tính năng cường hãn, tạo hình thô cuồng, này cường hãn ngoại hình, bình thẳng đường cong cùng với góc cạnh rõ ràng cường tráng phong cách, có thể nói cùng Matthew nhân thiết cùng diễn viên khí chất phi thường ăn khớp.

Liền cùng Arnold - Schwarzenegger như vậy, Matthew nếu lấy đến này khoản xe quảng cáo đại ngôn, nói không chừng có thể sinh ra một cộng một lớn hơn hai thậm chí lớn hơn tam hiệu ứng.

Hollywood tân sinh đại nam minh tinh bên trong, rất khó lại tìm đến một giống Matthew như vậy tướng mạo điều kiện xuất chúng, lại kiêm cụ cường tráng cùng cuồng dã khí chất, đồng thời đang lúc hồng minh tinh điện ảnh.

Trừ phi Mercedes Benz cố ý muốn chọn kia vài trung lão niên nam tinh, nhưng bọn họ nếu phát đại ngôn ý đồ mời, thuyết minh vẫn là tương đối có khuynh hướng Matthew như vậy tuổi trẻ một đời nam ngôi sao.

Này mấy đại phẩm bài thường thường chú ý đại ngôn kéo dài tính, nếu không phải Arnold - Schwarzenegger theo chính, Mercedes Benz phương diện chỉ sợ cũng sẽ không đổi mới người phát ngôn, mà lấy Matthew hiện tại biểu hiện ra ngoài phát triển thế, rõ ràng còn có thể hồng rất nhiều năm.

So với phía trước kia vài loạn thất bát tao phẩm bài, Matthew cũng rất tưởng lấy đến này đại ngôn, nghe Helen - Hermann nói một hồi sau, hỏi,“Cần ta làm cái gì?”

“Cao điệu một ít, bảo trì độ hấp thụ ánh sáng.” Helen - Hermann nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Ta sẽ mau chóng cho ngươi liên hệ mấy cái cao tầng loại thăm hỏi, Elena - Boyar cùng tmz cái loại này liền không cần suy xét .”

Matthew nhún vai, không nói gì thêm,tmz chung quy là bạo liêu trang web.

Helen - Hermann rõ ràng từng có suy xét,“Ta xem có thể hay không liên hệ đến Vanity Fair, khiến ngươi tại sang năm mới thành lập vi bìa mặt nhân vật.”

“Khoảng thời gian này.” Matthew năm trước tham dự qua [ Cướp biển vùng Caribbean ] mùa trao giải quan hệ xã hội,“Không quá dễ dàng.”

Làm tại Hollywood trong giới cùng tinh anh trong đám người thụ chúng cực kỳ rộng khắp tạp chí, Vanity Fair mỗi năm đầu năm mấy kỳ bìa mặt nhân vật, thường thường là tranh đoạt tiêu điểm.

Helen - Hermann cũng vô pháp cam đoan,“Tận lực tranh thủ đi.”

Matthew tại Helen - Hermann văn phòng đợi non nửa ngày, đối với hắn đến nói, Mercedes Benz g cấp xe việt dã đại ngôn, thậm chí so tranh thủ một bộ đại chế tác phim thương mại nam chính còn trọng yếu.

Dựa theo Helen - Hermann thuyết pháp, nếu thật có thể cùng Mercedes Benz phương diện hợp tác, vỏn vẹn thù lao phương diện, mỗi năm liền có thể có năm trăm vạn dollar tả hữu thu nhập.

Lấy này mấy đại phẩm bài nhất quán chiến lược mà nói, chỉ cần Matthew bản thân không xuất hiện đặc biệt đại vấn đề, này năm nhập 500 vạn dollar, có thể trở thành một trường kỳ cố định thu nhập.

Một phương diện khác, Mercedes Benz phẩm bài hiệu ứng cự đại, đối với đại nói rõ tinh mở rộng cũng có thể có tác dụng.

Mọi người đều biết, ưu tú người phát ngôn, thêm ưu tú phẩm bài, có thể cho nhau thành tựu, thực hiện song thắng.

Nói đến cho nhau thành tựu, Matthew nghĩ tới từng mới trước đây ở nhà kia đài phá trên TV xem qua quảng cáo -- của ta trong mắt chỉ có ngươi, chỉ có ngươi khiến ta không thể quên

Này quảng cáo tuyệt đối là cho nhau thành tựu điển hình.

Đáng tiếc là, Matthew cùng Helen - Hermann đều không biết bôn trì phương diện hoàn cho người nào phát ý đồ mời.

Helen - Hermann mạng lưới quan hệ giới hạn trong giới giải trí, loại này thương nghiệp cơ mật cũng hỏi thăm không đến.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 328: Sao Ra Nhân Thiết

Tiến vào tháng mười hai sau, Hollywood điện ảnh trọng yếu mùa trao giải kéo ra đại mạc, Matthew năm nay diễn viên chính hơn nữa phát hành hai bộ phim, vô luận là [ Dawn of the Dead ], vẫn là National Treasure, đều sẽ không cùng mùa trao giải sinh ra trực tiếp liên hệ, càng xác thực điểm đến nói, này bộ phim loại hình cùng nội dung, cũng quyết định không có tham dự mùa trao giải giác trục tư cách.

Bất quá, Matthew như cũ có được nhất định độ sáng tỏ.

National Treasure tại Bắc Mĩ như cũ duy trì nhất định nhiệt độ, box office không ngừng trèo cao, cho dù là tại mùa trao giải, Matthew này nam chính cùng phim cũng không khuyết thiếu truyền thông chú ý.

Này bộ phim tại Bắc Mĩ vượt qua thứ ba cuối tuần, tựa hồ căn bản không có nhận đến bình luận điện ảnh nhân phản đối đánh giá ảnh hưởng, xu thế dị thường vững vàng, này cuối tuần box office chỉ rớt xuống không đến 50%, Bắc Mĩ box office tích lũy vượt qua 1 ức 4000 vạn dollar.

Lúc này, không có bất luận kẻ nào lại hoài nghi National Treasure Bắc Mĩ box office cuối cùng có thể đột phá 2 ức dollar.

Matthew trong khoảng thời gian này, cũng tương đối bận rộn, vi Johnny - Depp xung áo tân tác [ Finding Neverland ] hò hét trợ uy, National Treasure ánh sau tuyên truyền thông cáo, sau đó phi thường cao điệu đi tham gia Keanu - Reeves chuyển nhà party.

Keanu - Reeves năm trước thời điểm, nhận Charlize - Theron đề nghị, lấy bốn trăm năm mươi vạn dollar giá, mua vào một đống hào trạch, cùng Leonardo - DiCaprio trở thành hàng xóm.

Trên party, Matthew cũng thấy được Leonardo - DiCaprio.

“Leo, đây là Matthew.”

Rộng mở cự đại phòng khách bên trong, Keanu - Reeves vi Matthew cùng Leonardo - DiCaprio làm giới thiệu,“Matthew, đây là Leo.”

Matthew vươn tay, cười chào hỏi,“Ngươi hảo, Leo.”

Leonardo - DiCaprio ở trên tay hắn nắm một chút,“Ngươi hảo, Matthew.”

Hai người ghé vào cùng nhau hàn huyên vài câu, Matthew cũng nhìn trộm đánh giá Leonardo - DiCaprio một phen, hiện tại Tiểu Lý Tử dáng người còn bảo trì không sai, không tới có thể đè chìm thuyền lớn trình độ.

“Ta tại [ Finding Neverland ] xem ảnh hội thượng gặp qua Kate.” Matthew đối Leonardo - DiCaprio nói,“Nàng theo ta từng nhắc tới ngươi, các ngươi hữu tình rất để người hâm mộ.”

Leonardo - DiCaprio cười cười,“Kate chưa nói ta nói bậy đi?”

Rất hiển nhiên, hắn cùng với Kate - Winslet quan hệ không phải bình thường hảo.

Matthew lắc lắc đầu,“Đương nhiên không có.”

Keanu - Reeves cầm mấy lon bia đi tới, chen vào nói nói,“Leo, có chuyện ta vẫn rất kỳ quái, ngươi cùng Kate vì sao không đến điện?”

Leonardo - DiCaprio không có ngay mặt trả lời, ngược lại hỏi,“Ngươi cùng Charlize - Theron lại vì sao không đến điện?”

Keanu - Reeves đem một lon bia nhét vào Leonardo - DiCaprio trong tay, nói,“Chúng ta chỉ là bằng hữu.”

Matthew vừa cùng Leonardo - DiCaprio nhận thức, không tốt ở phương diện này chen vào nói, thực ra hắn cảm giác, Leonardo - DiCaprio cùng Kate - Winslet không đến điện nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì Kate - Winslet không phù hợp hắn thẩm mỹ.

Lại nói, tóc vàng, chân dài lại tuổi trẻ mỹ mạo nữ model, bất cứ bình thường nam nhân đều thích.

Đáng tiếc là, Keanu - Reeves chuyển nhà party, còn mời hắn muội muội một nhà, cũng không giống Hollywood trong giới party như vậy hỗn loạn.

Leonardo - DiCaprio rất nhanh đi địa phương khác, Matthew cùng người khác không quen, dứt khoát tại Keanu - Reeves dẫn dắt dưới, tham quan hắn tân gia.

Này đống phòng ở tương đối lớn, chỉ riêng phòng khách liền có hơn một trăm bình, còn có năm phòng ngủ cùng với phòng giữ quần áo cùng phòng tập thể hình, phòng giải trí, cất chứa gian đợi đã (vân vân), tuy rằng không giống một ít trang viên đại được như vậy dọa người, nhưng cũng tuyệt đối xưng được là hào trạch.

Hai người xuyên qua một điều thật dài hành lang, tiến vào phòng cất chứa, Matthew thấy được số lượng trọng hình xe máy, đặc biệt là mấy chiếc Harley, tương đương hấp dẫn nhân.

Matthew đi qua nhìn kỹ xem, hỏi,“Đây là của ngươi cất chứa?”

“Ân.” Keanu - Reeves theo lại đây, thò tay nhẹ nhàng phất qua một chiếc Harley tay lái, nói,“Nếu không phải vì này mấy cất chứa, ta cũng sẽ không mua phòng ở, trụ khách sạn phương tiện nhiều.”

Hắn ngược lại nhìn về phía Matthew,“Ta mua phòng ở, vẫn là Sally đề nghị, nàng năm trước theo ta nói cất chứa gì đó không tốt bảo tồn, không bằng mua một đống phòng ở, ta liền mua nơi này.”

“Có gia......” Matthew đối với phòng ở chấp niệm thâm căn cố đế,“Bao giờ cũng là hảo a.”

Keanu - Reeves cười cười, đột nhiên hỏi,“Gần nhất có cùng Sally liên hệ sao?”

Matthew gật đầu,“Mấy ngày hôm trước còn thông qua điện thoại, nàng hiện tại tại Đức, phải đợi tân niên sau mới có thể trở về.” Hắn chủ động chuyển ra đề tài này, nói,“Ngươi hiện tại có hào trạch , kia vài tuyên truyền liền muốn tự sụp đổ .”

“Kia không phải ta bên này làm .” Keanu - Reeves khoát tay, rất trực tiếp nói,“Đều là tiểu đưa tin nghe đồ nói, lung tung hâm nóng.”

Matthew vừa cùng Keanu - Reeves nói chuyện phiếm, vừa thưởng thức khởi hắn cất chứa.

Vừa nói sự, là bắt nguồn từ [ Matrix ] ba bộ khúc sau, Keanu - Reeves nổi tiếng, rất nhiều tiểu báo vì hấp dẫn nhãn cầu, đều tại hâm nóng hắn là khác loại ngôi sao.

Hai người vừa nói phòng ở, chính là trong đó một phương diện.

Phía trước có không ít tiểu báo cùng trang web hâm nóng, nói Keanu - Reeves ngủ chín năm ô tô lữ quán, cho dù là sau khi thành niên cũng không ngoại lệ, cùng nhau truyền lưu còn có nhất trương hắn cùng với yêu khuyển tại ô tô lữ quán ngủ sàn hình ảnh, dứt khoát khiến nhìn thấy nhân không ngừng được xót xa.

Matthew nhận thức Keanu - Reeves cũng có hai năm , đối với hắn coi như là lý giải, Keanu - Reeves chân chính trở thành ngôi sao phía trước, xác thật trụ bốn năm ô tô lữ quán, sau này cũng vẫn không mua phòng ở.

Không phải hắn mua không nổi, không mua phòng ở đơn giản là không tưởng mua, bởi vì diễn trò cũng an định không xuống dưới, Keanu - Reeves chính miệng đối Matthew cùng Depp nói qua, trụ lữ quán dứt khoát rất phương tiện , có người cấp trải giường chiếu thu thập phòng ở cái gì......

Mặt sau vài năm, hắn trụ cũng căn bản không phải cái gì keo kiệt ô tô lữ quán,

Keanu - Reeves đổi đến cao cấp Marmont khách sạn, này gia khách sạn tiêu phí trình độ, đại khái tại Keanu - Reeves thỉnh hắn cùng Depp ăn một bữa tốt hơn một chút điểm đại tiệc, muốn tiêu phí mấy ngàn dollar cấp bậc.

Năm nay mùa xuân thời điểm,[ The Sun ] còn hâm nóng qua Keanu - Reeves râu lạp sát, quần áo rách nát ngồi ở bên đường trên ghế một mình ăn cupcake, trên bánh ngọt còn cắm một căn sinh nhật nến sáp, có phấn ti đi tới nói chuyện phiếm, hắn liền đem bánh ngọt cùng phấn ti đồng phân cộng hưởng tin tức.

[ The Sun ] chụp xuống hình ảnh ở trên mạng rộng khắp truyền lưu, đặc biệt là Keanu - Reeves các fans quần tình sôi trào......

Trên thực tế, lúc ấy Keanu - Reeves tại quay chụp một bộ điện ảnh,[ The Sun ] cẩu tử không có vâng theo kịch tổ cùng phóng viên ăn ý, tại kịch tổ quay chụp thời điểm, chụp lén hạ như vậy một tổ ảnh chụp.

Tuy rằng Keanu - Reeves thuộc về ngôi sao trong phóng đãng bất kham loại hình, nhưng cũng sẽ không đem chính mình ép buộc đến nước này.

Cùng loại này mấy tại trên hệ thống mạng rộng khắp truyền lưu, ngược lại khiến Keanu - Reeves hình tượng càng tốt, thanh danh cũng càng vang dội , cho nên Keanu - Reeves phương diện thủy chung cũng không có mở miệng.

Tựa như Matthew cùng Helen - Hermann thường xuyên sử dụng sách lược như vậy, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận, cho mình lưu lại sung túc giảm xóc đường sống.

Matthew lúc ấy nhìn thấy này mấy hâm nóng, còn cảm khái qua, Hollywood ngôi sao nhân thiết, vừa có giống hắn loại này tiếp cận cá nhân ngoại tại biểu hiện , cũng có cùng loại Jessica - Alba giả ngây giả dại , còn có Keanu - Reeves loại này ngạnh sinh sinh bị ngoại giới đặt tại trên đầu .

Về phần tiểu báo vì sao đem hắn hâm nóng như vậy thảm, Matthew lấy đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, khẳng định là kiếm lấy nhãn cầu a, giống như vậy Hollywood ngôi sao, thực ra phi thường có thể hấp dẫn độc giả chú ý.

Đương nhiên, Keanu - Reeves nói lên cũng xác thật có điểm thảm, nếu lấy Matthew từng sinh hoạt bên kia một ít quan điểm đến cân nhắc mà nói, Keanu - Reeves có chút thiên sát cô tinh hương vị, còn có bình thường cũng là không câu nệ tiểu tiết nhân.

Ra phòng cất chứa, Keanu - Reeves còn nói thêm,“Phía nam còn có mấy đống phòng ở không, ngươi không phải muốn mua phòng sao? Ngươi lại đây chúng ta làm hàng xóm hảo.”

Matthew nhún vai, có chút tiếc nuối nói,“Ta tạm thời không có tiền .”

“Ân?” Keanu - Reeves có chút kỳ quái,“Ngươi biểu diễn [ Smith vợ chồng ] không phải có một ngàn vạn dollar thù lao sao? Bọn họ khất nợ ?”

“Không có.” Matthew đầu tiên là lắc lắc đầu, tiếp còn nói thêm,“Phim chụp xong, kịch tổ liền toàn bộ thanh toán đúng chỗ , ta tất cả đều mua cổ phiếu.”

Thừa dịp thận cơ còn không có bất cứ tin tức, hắn trừ lưu lại thiếu bộ phận tài chính, đem đại bộ phận kiếm được tiền, đều biến thành công ty Apple ở trên thị trường lưu thông tán cổ cổ phiếu, Steve - Jobs còn tại, hắn này lớn nhất biến số cũng không cùng Steve - Jobs đánh qua bất cứ giao tế, thêm này vài năm có điểm ấn tượng 911 sự kiện cùng tấn công Afghanistan cùng với Iraq chiến tranh tất cả đều xuất hiện,

Thận cơ cũng không khả năng biến mất không thấy.

Hắn không hiểu đầu tư, từng cũng không chân chính quan tâm qua phương diện này, táo là trong trí nhớ ổn thỏa nhất lựa chọn.

Matthew cũng không đồ mua vào táo tán cổ có thể có bao nhiêu ích lợi, chỉ cần có thể chạy thắng lạm phát cùng dollar bị giảm giá trị, đó chính là thắng lợi.

Hai người trở lại phòng khách, tham gia party nhân lại tới mấy cái, Matthew nhìn gương mặt xa lạ, phỏng đoán hẳn là không phải Hollywood người trong giới, Keanu - Reeves không giống Johnny - Depp như vậy tính cách quái dị, nhưng quen biết bằng hữu, cũng là tam giáo cửu lưu đều có.

Trong đó có người thế nhưng còn là hắn fan điện ảnh, trên party liền chạy lại đây kí tên chụp ảnh chung, khiến Matthew có điểm dở khóc dở cười.

Party bắt đầu một hồi, Leonardo - DiCaprio dẫn đầu ly khai, hắn tới nơi này càng nhiều là xuất phát từ lễ phép, cùng Keanu - Reeves giao tình, xa xa so ra kém Matthew.

Nhưng Leonardo - DiCaprio mới vừa đi, Matthew cũng không thể không cáo từ ly khai, hắn tiếp đến người đại diện Helen - Hermann điện thoại.

Helen - Hermann chuyên môn gọi điện thoại tới thông tri hắn, Mercedes Benz phương diện nhân hôm nay buổi chiều đột nhiên đi đến Los Angeles, hai ngày sau liền muốn trông thấy hắn này hậu tuyển giả, đêm nay cần cùng hắn khẩn cấp thương nghị.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 329: Người Phát Ngôn

Beverly Hills bán đảo khách sạn, một gian phòng khách bên trong, Mercedes Benz công ty kế hoạch tuyên truyền bộ hai vị cao quản, sớm liền ngồi ở bên trong.

“Schultz, ta còn là cảm giác Matthew - Horner rất tuổi trẻ !”

Tới gần bên cửa sổ trên sô pha, một để kim sắc tóc ngắn trung niên nhân đầy mặt đều là nghiêm túc chuyên chú,“Hắn không phải thích hợp nhất g hệ liệt nhân tuyển.”

Gọi là Schultz là một mập mạp trung niên nhân, hắn nói chuyện thanh âm ngữ tốc chậm chạp,“Becker, ta từng tại một lần hoạt động thượng gặp qua Matthew - Horner, hắn thoạt nhìn so thực tế tuổi muốn thành thục, hơn nữa g hệ liệt cũng cần vận động nguyên tố, hắn tuổi không là vấn đề.”

Becker vẫn là lắc đầu,“Một không đến hai mươi lăm tuổi Hollywood ngôi sao......”

Schultz nhắc nhở nói,“Ngươi xem nhẹ một sự kiện, tại Hollywood cùng tuổi nam ngôi sao trong, Matthew - Horner hình tượng tốt nhất, danh khí lớn nhất.”

“Ta còn là càng có khuynh hướng sử dụng chúng ta Đức ngôi sao.” Becker nói ra đáy lòng mà nói.

Đây là công tác bên trên khác nhau, cũng không phải ai nhằm vào ai, Schultz cười cười,“Ta minh bạch, nhưng hiện thực là chúng ta Đức bản thổ ngôi sao, rời đi Đức sau, cơ bản không ai nhận thức, Hollywood điện ảnh ngôi sao lực ảnh hưởng, phía trước ngươi vẫn cùng Arnold - Schwarzenegger giao tiếp, nói vậy so với ta càng rõ ràng.”

Điểm này Becker thừa nhận, đặt ở điện ảnh ngôi sao trong phạm vi này, Âu Châu trừ hữu hạn mấy cái nữ ngôi sao ngoài, người khác ở thế giới phạm vi bên trong danh khí cùng lực ảnh hưởng, căn bản khó có thể cùng Hollywood ngôi sao chống lại.

Có lẽ có những người này tại giới điện ảnh bên trong, lực ảnh hưởng so Hollywood ngôi sao đại, nhưng bọn họ chuẩn bị là ô tô quảng cáo, mặt hướng là quảng đại trung sản tiêu phí quần thể.

Becker nghi ngờ, chủ yếu đến từ tuổi, Matthew - Horner trên màn ảnh nhân vật rất thành thục, nhưng ai cũng biết, nhân vật có thể thông qua hoá trang đẳng thủ đoạn đến đắp nặn, nếu hắn trong hiện thực giống kia vài Hollywood thanh thiếu niên thần tượng mà nói, tuyệt đối không thích hợp này quảng cáo đại ngôn.

Bôn trì g hệ liệt tuy rằng không tính là cao nhất hào xe, tại Bắc Mĩ giá bán cũng là bảy vạn dollar khởi, không phải thanh thiếu niên quần thể có thể tiêu phí được .

Schultz không có lại nói cái gì, bởi Arnold - Schwarzenegger theo chính, công ty hơn nửa năm trước quyết định không cùng Schwarzenegger tục ước khởi, hắn liền dẫn dắt một công tác tiểu tổ, ở thế giới phạm vi bên trong tìm kiếm khả năng thích hợp tân người phát ngôn, bởi công ty kinh doanh sách lược duyên cớ, tân người phát ngôn tuổi hạn định ở bốn mươi tuổi trở xuống.

Bôn trì g hệ liệt sinh ra vài thập niên, gần nhất này vài năm cho người ta cảm giác mộ khí nặng nề, tổng công ty bức thiết hi vọng này hệ liệt có thể một lần nữa tỏa sáng sức sống.

Nguyên bản, bọn họ suy xét qua dùng bóng đá ngôi sao đến thay thế Arnold - Schwarzenegger, hôm nay giới bóng đá cự tinh trong, lại ít có khí chất hình tượng có thể cùng g hệ liệt tướng xứng đôi nhân tuyển.

Công tác tiểu tổ cuối cùng vẫn là đem ánh mắt ném về phía Hollywood, sau đó hắn nghĩ tới năm nay Oscar trao giải điển lễ bên trên gặp qua Matthew - Horner, đem hắn đề danh vi hậu tuyển nhân chi nhất.

Tiếng đập cửa vang lên, một danh trợ lý đẩy cửa ra, nói,“Matthew - Horner cùng hắn người đại diện đến.”

Schultz nhẹ nhàng gật đầu,“Dẫn bọn hắn lại đây đi.”

Hắn đứng lên đi đến cạnh cửa, chuẩn bị nghênh đón khách nhân, Becker cũng theo lại đây, xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm môn bên kia.

Phòng họp môn rất nhanh lại từ bên ngoài mở ra, tên kia trợ lý mang theo hai người đi đến.

Đầu tiên tiến vào Becker mi mắt là một tóc vàng nữ nhân, nữ nhân dáng người cực cao, mặc Hợp Thể chức nghiệp sáo trang, mang theo viền đen kính mắt, có vẻ cực kỳ khôn khéo lão luyện.

Nữ nhân phía sau, là một cao lớn cường tráng nam nhân, này nam nhân cái nhìn đầu tiên nhìn qua cũng liền 25-26 tuổi bộ dáng, nhưng ánh mắt tại hắn trên người nhiều dừng lại nửa giây, lại cảm giác người này rất thành thục, không giống như là hơn hai mươi tuổi trẻ tuổi nhân.

Becker gặp qua rất nhiều ngôi sao, ánh mắt tương đương nhạy bén, biết này khẳng định là Matthew - Horner, xem kỹ ánh mắt nhanh chóng đánh giá hắn một phen.

Người này vai rộng chân dài, khung xương khoát đại, Hợp Thể quần áo gắn vào trên người, rõ ràng có thể nhìn ra phát đạt cơ nhục, hơn nữa mặt bộ đường cong góc cạnh rõ ràng, cả người hiển lộ bên ngoài khí chất chính là cứng rắn !

Trừ đó ra, Becker còn từ hắn trên người cảm nhận được một loại có thể phá tan đô thị sắt thép tùng lâm bàn cuồng dã, phảng phất người vượn Thái Sơn trở về nhân loại thế giới, lại tiếp nhận anh thức giáo dục, nhìn qua nho nhã lễ độ, trên thực tế khí chất cùng trong khung dã tính, căn bản không che được.

“Ngươi hảo, Hermann tiểu thư.”

Schultz chào hỏi ân cần thăm hỏi thanh âm đánh gãy Becker,“Ngươi hảo, Horner tiên sinh.”

Tiếp, Becker trước sau cùng này hai người bắt tay hàn huyên, khi hắn cùng Matthew - Horner tay cầm cùng một chỗ thời điểm, ánh mắt thoáng trừng lớn một chút.

Trong tay hắn tay kia rộng rãi hữu lực, cứng rắn thô lệ như là thạch đầu, phảng phất thường niên phấn đấu tại dã ngoại lái xe lão tài xế như vậy.

Becker cùng hai người chào hỏi, không có nhiều lời nói, ngồi ở hội nghị bàn bên cạnh, chỉ là nghe Schultz cùng này hai người trao đổi, lần này đến Los Angeles, vẫn là lấy Schultz vi chủ.

Đương nhiên, hắn ý kiến cũng trọng yếu phi thường.

Không nói lời nào, cũng không đại biểu hắn không làm, Becker vẫn đang quan sát Matthew, đối với loại này quảng cáo đại ngôn đến nói, người phát ngôn hình tượng cùng sản phẩm hình tượng phù hợp độ trọng yếu phi thường, nếu tìm một tinh tế thon thả ẻo lả đến cho này hệ liệt làm đại ngôn, vài thập niên thành lập lên đến phẩm bài hình tượng, tuyệt đối sẽ ầm ầm sụp đổ.

Ánh mắt lại từ Matthew - Horner trên người thổi qua, hắn xác định cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, phía trước phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm, cho rằng tuổi trẻ Hollywood ngôi sao, đều là chút đa dạng mĩ nam, không nghĩ tới người này tại màn ảnh ngoài, cùng trên màn ảnh hình tượng như thế cùng loại.

Thô kệch tạo hình, cường hãn bề ngoài, bình thẳng cường tráng rõ ràng đường cong......

Ngồi ở đối diện này Hollywood ngôi sao, rõ ràng chính là một đài đỉnh xứng hình người bôn trì đại g a !

Becker ý tưởng một trăm tám mươi độ đại chuyển biến, trong đầu ý niệm càng ngày càng minh xác, trừ tuổi trẻ này một nhân tố ngoài, Matthew - Horner so Arnold - Schwarzenegger càng thích hợp bôn trì g hệ liệt xe việt dã hình tượng !

Ý tưởng tuy rằng thay đổi, nhưng Becker là thương trường lão thủ, vẫn bất động thanh sắc, tiếp tục quan sát đối diện hai người.

Matthew - Horner nói không phải rất nhiều, cơ bản đều là người đại diện Helen - Hermann tại cùng Schultz câu thông trao đổi, dù cho mở miệng, nói ra lời cũng rất ổn thỏa, biểu hiện ra này tuổi trẻ nhân trung ít có thành thục.

Người này nhìn qua khí chất cuồng dã, lại không xúc động, cuồng dã trong còn mang theo trầm ổn, tựa hồ rất có tự tin.

Bôn trì g hệ liệt không chỉ là cuồng dã, cường tráng cùng cường hãn, còn có vài thập niên tích cóp nội tình, Becker rất rõ ràng điểm này, Matthew - Horner ở phương diện này phù hợp độ cũng vô cùng tốt.

Song phương lần đầu tiên gặp mặt rất nhanh kết thúc, Matthew - Horner cùng hắn người đại diện Helen - Hermann cáo từ rời đi.

Chờ bọn hắn rời đi phòng khách, Becker nói thẳng,“Xin lỗi, Schultz, ta phía trước ý tưởng là sai lầm .”

“Không quan hệ.” Schultz trở lại ghế sô pha tiền ngồi xuống, hỏi,“Hiện tại cảm giác đâu?”

Becker nghĩ nghĩ, nói,“Đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy Matthew - Horner bản nhân, từ trực quan hình tượng bên trên xem, hắn so với trước đó Arnold - Schwarzenegger càng thích hợp làm g hệ liệt người phát ngôn.”

Nói đến nơi đây, hắn lại biểu hiện ra người Đức nghiêm cẩn một mặt,“Này chỉ là ta cá nhân ấn tượng đầu tiên, ta thu hồi phản đối ý kiến, nhưng ta cho rằng hệ thống điều nghiên cùng khảo hạch là tất yếu .”

Schultz gật gật đầu,“Này quan hệ đến chúng ta phẩm bài chiến lược, bất cứ tùy tiện quyết định đều là ngu xuẩn .” Hắn chậm rãi khấu kích ghế dựa tay vịn,“Bất quá, ta tán thành ngươi quan điểm, đan liền ngoại tại hình tượng cùng khí chất mà nói, Matthew - Horner cùng g hệ liệt phù hợp độ càng cao.”

“Ta không hề nghĩ đến, Hollywood như vậy lưu thủy tuyến tạo tinh nhà xưởng bên trong, còn có như vậy đặc biệt trẻ tuổi ngôi sao.” Becker đột nhiên cười, tựa hồ là tại tự giễu,“Siêu thoát tuổi thành thục, góc cạnh rõ ràng bề ngoài, cuồng dã cường hãn khí chất, còn có người trẻ tuổi ít có trầm ổn.”

Hắn lại khẽ thở dài,“Duy nhất đáng tiếc là, hắn fan điện ảnh quần thể lấy thanh thiếu niên vi chủ.”

Schultz tán thành điểm này,“Đây là Matthew - Horner lớn nhất chỗ thiếu hụt, bằng không tuyệt đối là g hệ liệt hoàn mỹ nhất người phát ngôn.”

Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều lắc đầu cười cười, bôn trì đại g đều không hoàn mỹ, thế giới này nơi nào có hoàn mỹ vô khuyết sự tình?

“Ta xem như vậy đi......” Schultz làm ra quyết định,“Toàn diện khởi động đối Matthew - Horner đại ngôn khảo hạch, khiến công tác tổ một nửa lực lượng đều đặt ở hắn trên người, tranh thủ tại tân niên tả hữu có thể có kết quả.”

“Có thể !” Becker hoàn toàn tán đồng,“Matthew - Horner có thể xếp vào chúng ta cuối cùng mục tiêu.”

Phía trước bọn họ đã tại New York gặp qua Matt - Damon , nhưng này nhân cùng The Bourne Identity trung đắp nặn nhân vật hoàn toàn bất đồng, bề ngoài không đủ sắc bén, khí chất cũng tương đối nội liễm, không phải phi thường thích hợp.

Matthew cùng Helen - Hermann lên ô tô, rốt cuộc thả lỏng xuống dưới.

“Ngươi cảm giác thế nào?” Hắn hỏi hải - luân Hermann.

Helen - Hermann trước công đạo tài xế lái xe hồi Burbank, sau đó đối Matthew nói,“Lấy của ta quan sát, Schultz cùng Becker tựa hồ đối với ngươi đều tương đối hài lòng.”

Matthew tựa vào trên chỗ ngồi,“Chúng ta chuẩn bị không có uổng phí a.”

Được đến tin tức đêm đó, hắn liền đi Thiên Sứ trù tính công ty cùng Helen - Hermann gặp mặt, này hai ngày trung làm tỉ mỉ chuẩn bị.

Loại sự tình này, đương nhiên không có khả năng cấp hồ hồ liền tới đây, tựa như điện ảnh thử vai như vậy.

“Chúng ta lấy đến đại ngôn khả năng lớn bao nhiêu?” Hắn lại hỏi.

“Vượt qua 50%.” Helen - Hermann nghĩ nghĩ,“Cũng có khả năng càng cao.”

Nàng dặn dò Matthew nói,“Người Đức theo sau khẳng định sẽ có tiến hành nghiêm khắc khảo hạch, của ngươi danh khí đầy đủ, nhưng ngươi muốn chú ý, trong khoảng thời gian này không cần làm bừa.”

Matthew khoát tay,“Ngươi yên tâm hảo, ta biết nặng nhẹ.”

Chuyện này tựa hồ rất thuận lợi, lễ Giáng Sinh phía trước, Matthew tiếp đến Helen - Hermann thông tri, Mercedes Benz phương diện chuẩn bị cùng nàng chính thức tiếp xúc, đàm phán Matthew đại ngôn hợp đồng vấn đề.

Đàm phán ban sơ đặt ở Los Angeles, nếu hết thảy thuận lợi mà nói, cuối cùng tại Đức ký tên.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 330: Đạo Đức Điều Khoản

Từ lễ Giáng Sinh ngày nghỉ chấm dứt sau, Helen - Hermann cùng Mercedes Benz công ty đại biểu bắt đầu chính thức đàm phán, đàm phán giằng co tiếp cận ba tuần thời gian, tại các phương diện tất cả đều đạt thành nhất trí.

2005 năm 1 nguyệt trung tuần, Matthew đi đến ở Đức Stuttgart Benz tổng bộ, tham gia Mercedes Benz triệu tập ký ước tin tức tuyên bố hội.

Qua lại, hắn tham gia ký ước hội đều là hạn chế tại giới giải trí phạm vi bên trong, trình diện truyền thông phóng viên cũng cơ bản lấy giải trí phóng viên làm chủ, nhưng một lần này trừ đến từ thế giới các nơi ngu kí, còn có hàng loạt tài chính kinh tế cùng xã hội thực sự phương diện phóng viên.

Đối với Matthew đến nói, đây cũng là chủng mới mẻ thể nghiệm.

Đối mặt rất nhiều truyền thông phóng viên, hắn cầm lấy bút bi, tại “Hiệp ước” Thượng ký xuống chính mình danh tự, tiếp cùng đại biểu Mercedes Benz phương diện cao quản trao đổi hợp đồng.

Hai người đứng ở trước màn ảnh bắt tay, một mảnh đèn flash sáng lên.

“Matthew - Horner tiên sinh tại màn ảnh lớn bao giờ cũng là lấy ngay mặt ngạnh hán hình tượng kì nhân, hắn cũng vẫn là toàn cầu fan điện ảnh công nhận cứng rắn phái nam thần, Mercedes Benz cùng Matthew - Horner tiên sinh lần này hợp tác, nhất định có thể thực hiện cùng thắng.”

Mercedes Benz cao quản đối mặt truyền thông phóng viên đơn giản nói vài câu, theo sau đi ra, đem vũ đài giao cho Matthew này người phát ngôn.

Tiếp, các phóng viên vấn đề đều triều Matthew phao lại đây.

Đức địa phương [ Bild ] phóng viên đầu tiên đứng lên hỏi,“Matthew - Horner tiên sinh, ngươi đối xử thế nào lần này đại ngôn Mercedes Benz g hệ liệt xe việt dã?”

Phía trước quay chụp National Treasure thời điểm, Matthew cùng Diane - Kruger học qua vài câu đơn giản tiếng Đức, nhưng xa xa không đạt được bình thường đối thoại trình độ.

Hắn vừa rồi liền đội tai nghe, phiên dịch sẽ tiến hành thực khi phiên dịch.

Nghe xong phiên dịch, Matthew không có nhiều làm tự hỏi, liền nói,“Nam nhân khai một chiếc xe lại đây, vừa thấy hắn khai cái gì xe, liền biết hắn cái gì cá tính. Ta thích chinh phục mặt đường cảm giác, cho nên ta chỉ khai xe việt dã, đây chính là phong cách của ta. Mà Benz G-Class xe việt dã chính là ta thiên ái nhất xe việt dã.”

Sớm ở Los Angeles đàm phán đạt thành hiệp nghị thời điểm, Mercedes Benz phương diện liền hướng Matthew cung cấp một đen một trắng hai chiếc bôn trì đại g, dựa theo hợp đồng quy định, ngày sau lái xe mà nói, hắn tất yếu sử dụng Benz G-Class xe việt dã, nếu tình huống đặc thù mà nói, muốn trước đó cùng bôn trì phương diện làm câu thông.

Đương nhiên, Matthew tham gia kịch tổ hoạt động hoặc là lần đầu thức linh tinh, cưỡi quan phương cung cấp chiếc xe, cũng không tại đây nhất trong phạm vi.

Cho dù Mercedes Benz không có phương diện này hiệp ước điều khoản, Matthew cũng muốn thường xuyên sử dụng này hệ liệt xe, lão mĩ rất nhiều thứ đều làm quá mức phiền toái, quảng cáo pháp liền có phương diện này cứng nhắc quy định, đem ngôi sao đại ngôn quảng cáo coi là “Bảng tường trình quảng cáo”, tức quảng cáo trung sản phẩm người tiến cử tất yếu là nên sản phẩm chân thật người sử dụng, bằng không đem gặp phải phạt tiền.

Phạt tiền ngạch độ phi thường cao, cơ bản có thể khiến bị phạt tiền giả đại ngôn phương diện thu nhập không còn sót lại chút gì.

Đây cũng là ngôi sao thủ tuyển cao tầng phẩm bài đại ngôn nguyên nhân chi nhất, liền lấy Matthew từ chối kia hai nhà rác rưởi thực phẩm phẩm bài đến nói đi, mỗi năm muốn tuôn ra bao nhiêu gièm pha? Đến lúc đó đừng nói sẽ liên lụy thanh danh , e còn sẽ gặp phải tố tụng quẫn cảnh.

Một cái khác đến từ [ Munich nhật báo ] phóng viên lúc này tiếp nhận microphone đứng lên, hỏi,“Ngươi có thể đánh giá một chút này khoản xe sao?”

“Benz G-Class xe việt dã độc nhất vô nhị thiết kế, cường đại việt dã dùng thích hợp tính cùng ta đam mê cùng phong cách lại thích hợp bất quá.”

Nói tới đây, Matthew hợp thời hài hước một chút,“Có lẽ không qua bao lâu, các ngươi liền có thể nhìn thấy ta điều khiển Benz G-Class xe việt dã, xuyên việt mưa bom bão đạn đi cứu vãn thế giới.”

Tin tức thính bên trong vang lên một trận thiện ý tiếng cười.

Matthew xòe tay, lại cười nói,“Giống ta như vậy mãnh nam, cũng không thích hợp đi khai kia vài mềm mại xe a.”

Có lẽ là Benz công ty câu thông công tác làm tốt lắm, truyền thông phóng viên hỏi phần lớn tương đối khách khí, Matthew ứng phó cũng rất nhẹ nhàng, trả lời qua mười mấy vấn đề sau, lần này ký ước tin tức sẽ như vậy kết thúc.

Theo sau, Matthew đi hậu trường, đem hiệp ước giao cho Helen - Hermann.

Mercedes Benz công ty trải qua khảo sát sau, liền g cấp xe việt dã hệ liệt cùng Matthew ký kết kỳ hạn ba năm quảng cáo đại ngôn hợp đồng, trong đó cơ sở đại ngôn phí vi bậc thang thức 500 vạn dollar,600 vạn dollar cùng 700 vạn dollar.

Còn có một ít phần thưởng thi thố, tỷ như tại hắn đại ngôn trong lúc, Benz G series tiêu thụ số liệu rõ ràng tăng lên, sẽ có tương đối ứng tiền thưởng, hơn nữa hắn đảm đương nam chính phim toàn cầu box office vượt qua năm ức dollar, sẽ có 200 vạn dollar quá mức phần thưởng, mười ức dollar mà nói còn lại là 500 vạn dollar.

Trừ đó ra, Mercedes Benz còn sẽ tích cực tài trợ Matthew diễn viên chính phim, nếu Matthew tranh đoạt mỗ bộ thích hợp này hệ liệt xe hình mở rộng phim nam chính, Mercedes Benz công ty sẽ đứng ở hắn mặt sau.

Nói cách khác, phim sử dụng hắn làm nam chính, sẽ được đến Mercedes Benz công ty tài trợ.

Này đem đại đại gia tăng Matthew tranh đoạt nam chính kiếp mã.

Đương nhiên, đây cũng là cùng thắng cục diện, Benz công ty tại Hollywood điện ảnh trung đưa lên quảng cáo hướng đến không thiếu.

Benz G-Class xe việt dã hệ liệt tại Bắc Mĩ giá bán cũng không phải đặc biệt cao, bảy vạn dollar khởi bước giới, đủ để cho rất nhiều giai cấp trung sản gia đình trở thành tiềm tại hộ khách.

Hưởng thụ đến này mấy đãi ngộ, Matthew trên nhiều khía cạnh tự nhiên cũng có nghĩa vụ.

Lái xe xuất hành tất yếu sử dụng bôn trì đại g chỉ là cơ bản nhất quy định, hợp đồng trung còn có một loạt điều khoản.

Năm nay tháng sáu phía trước, hắn muốn phối hợp bôn trì phương diện hoàn thành quảng cáo quay chụp, theo sau hai năm trong, chỉ cần Benz công ty có cần, hắn mỗi năm đều có nghĩa vụ phối hợp quay chụp một lần quảng cáo.

Thương vụ mở rộng phương diện, mỗi năm hắn ít nhất cũng muốn tham dự một lần Benz G series đại hình mở rộng hoạt động.

Trừ đó ra, hợp đồng trung còn có rất nhiều hạn chế điều khoản.

Đề cập đến nghiêm khắc bảo mật đạo đức điều khoản trung, bôn trì phương diện đối Matthew có minh xác quy định, yêu cầu Matthew tại đảm nhiệm Benz G series người phát ngôn trong lúc, không được tiếp chụp đồng tính luyến cùng ẻo lả loại hình nhân vật, nếu tuôn ra hít thuốc phiện cùng đồng tính luyến gièm pha, tắc coi là vi ước, bôn trì phương diện có thể đơn phương giải ước, hơn nữa truy tố tiền bồi thường vi phạm hợp đồng.

Bất quá, này mấy quy định trong không đề cập nam nữ phương diện.

Một phương diện đây là Helen - Hermann đàm phán kết quả, nàng lý giải Matthew, biết hắn tại Britney sau, rõ ràng có thay đổi, không có khả năng tại một nữ nhân bên cạnh dừng lại lâu lắm.

Một phương diện khác, giống điều khiển như vậy cứng rắn phái cuồng dã ô tô nam nhân, có thể đáp lên càng nhiều mĩ nữ, mới có thể biểu hiện ra lực hấp dẫn.

Dùng Matthew chính mình lời đến nói, này xe tuyệt đối là trang bức lợi khí.

Đối với Matthew này người phát ngôn hạn chế, cơ bản đến từ đạo đức điều khoản.

Này phân đại ngôn hợp đồng tuy rằng là tại Đức ký tên, nhưng tại USA cũng có lập hồ sơ, cũng muốn tuân theo USA tương quan quy định, quảng cáo pháp bên trong đạo đức điều khoản, cho dù là Hollywood ngôi sao cũng muốn tuân thủ.

Đạo đức điều khoản đối với quảng cáo thương có trọng yếu giá trị, do danh nhân đại ngôn quảng cáo so phi danh nhân đại ngôn quảng cáo như vậy có càng lớn lực ảnh hưởng, đối với tuổi trẻ tiêu thụ giả mà nói càng là như thế.

Đương thương phẩm đặc biệt là kia vài chỉ có mơ hồ ấn tượng thương phẩm cùng danh nhân đại ngôn đem kết hợp khi, dễ dàng đem danh nhân công chúng ấn tượng truyền tới thương phẩm hàm nghĩa trung, quảng cáo thương hi vọng danh nhân đã tạo lực tương tác cùng có thể tin tính truyền lại đến thương phẩm trung, khiến cho thương phẩm cũng có đồng dạng lực tương tác cùng có thể tin tính, do đó có được càng cường cạnh tranh lực.

Thế nhưng “Hàm nghĩa truyền lại” Cũng khả năng trở thành một phen dao hai lưỡi, quảng cáo thương nếu lựa chọn một vị không thích hợp người phát ngôn, này sẽ cấp thương phẩm truyền lại phản đối hàm nghĩa.

Bởi vậy, lựa chọn ngôi sao đại ngôn quảng cáo thương thập phần cường điệu danh nhân tin cậy tính, giá trị, hình tượng, danh dự cùng tuyên truyền phiêu lưu, bởi vì một khi danh nhân hình tượng nhân này không chính đáng hành vi mà bị hao tổn, này thương phẩm hình tượng cũng đem tùy theo nghiêm trọng bị hao tổn.

Bởi vậy, quảng cáo thương tại khi tất yếu có thể lợi dụng đạo đức điều khoản giải trừ hợp đồng, do đó tại tiêu thụ giả trong lòng nhanh chóng tách ra danh nhân cùng thương phẩm ở giữa liên hệ.

Trái với đạo đức điều khoản có thể làm ngưng hẳn ngôi sao đại ngôn hợp đồng chính đáng lý do.

Nói xong , này liền cùng cơ bản nhân viên tạm thời hợp đồng không sai biệt lắm, từ công ty chỗ đó lấy đến tuyệt bút thu nhập, tự nhiên không thể làm có tổn hại công ty ích lợi sự tình.

Có kếch xù tiền bồi thường vi phạm hợp đồng tại, Matthew vẫn là rất có khế ước tinh thần , như là đồng tính luyến cùng ẻo lả linh tinh nhân vật hắn khẳng định sẽ không nhận, trong hiện thực làm cơ liền càng không khả năng, kia còn không bằng muốn mạng của hắn, về phần hít thuốc phiện cái gì, hắn càng là nửa điểm hứng thú cũng không có.

Này khoản xe quảng cáo còn tại kế hoạch, trước mắt sẽ không quay chụp, cần quay chụp mà nói, bôn trì phương diện sẽ trước tiên một tháng cùng hắn chào hỏi, Matthew cùng bôn trì ký kết hoàn đại ngôn hợp đồng, lại tham gia hai trường thương nghiệp mở rộng hoạt động, tại Đức công tác cũng cơ bản tạm thời kết thúc.

Bất quá, hắn chưa cùng Helen - Hermann lập tức phản hồi Los Angeles, mà là một mình đi Đức nam bộ trung tâm thành thị Munich.

Nơi này đang tại cử hành 2006 năm Đức World Cup một ít đại hình mở rộng hoạt động, làm 2010 năm World Cup cuộc thi gánh vác quốc, Nam Phi cũng phái ra đoàn đại biểu lại đây dự nhiệt.

Charlize - Theron tại lấy đến Oscar tốt nhất nữ chính sau, sửa phía trước không người hỏi thăm cục diện, hôm nay bị Nam Phi phương diện xem như quốc gia bảng hiệu, rất nhiều cần tiến hành thương vụ mở rộng hoạt động, cơ bản đều sẽ kéo lên Charlize - Theron tới tham gia.

Trước mắt, Charlize - Theron liền tại Munich.

Thực ra Matthew rất rõ ràng, đại biểu quốc gia tham gia một ít thế giới tính hoạt động, đối với ngôi sao chỗ tốt phi thường lớn, này có thể nói là xoát cách điệu phương thức tốt nhất chi nhất .

Đương nhiên, này không thế nào áp dụng vào USA bản thổ Hollywood ngôi sao, kia vài bản thổ Hollywood ngôi sao, nếu không cùng Washington đương cục đối nghịch, mới cách điệu thấp.

Dù sao USA là kì ba quốc gia, hắn rất khó lý giải này mấy hoang đường đến loạn thất bát tao hành vi.

Đi đến Munich, Matthew trước cấp Charlize - Theron đánh điện thoại, bởi phía trước tại Đức tham gia hai ngày hoạt động, trực tiếp nói cho chính nàng đến Munich.

Charlize - Theron đang tại bận rộn, cuối cùng cùng hắn ước hảo buổi tối cùng đi tham gia một do Đức liên đoàn bóng đá chủ sự party.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 331: Dungeon Siege

Dọc theo khách sạn hành lang đi qua, Matthew phát hiện lui tới không thiếu là Phi Châu duệ, tựa hồ có người nhận thức hắn, hảo kỳ nhìn hắn từ hành lang bên trong trải qua.

Hắn theo bản năng chỉnh chỉnh nơ, ánh mắt từ trái phía trước môn bảng hiệu mặt trên đảo qua, xác định không có tìm lầm địa phương, quá khứ gõ vang cửa phòng, cửa phòng bị người từ bên trong kéo ra, một tầm ba mươi tuổi nữ nhân lộ ra đầu đến, nhìn Matthew liếc nhìn.

“Ngươi hảo, Horner tiên sinh.”

Nữ nhân này rõ ràng nhận thức Matthew, chủ động tránh ra cửa phòng vị trí, nói,“Theron tiểu thư đang tại chờ ngươi.”

Matthew cười đối với nàng gật gật đầu, vào cửa phòng, đây là một gian xa hoa thương vụ căn hộ, Charlize - Theron mặc một thân màu gạo trắng váy dạ hội, đang đứng tại trước mặt gương.

“Hải, Sally.” Matthew đi đến Charlize - Theron mặt sau, đối với gương vẫy vẫy tay, Charlize - Theron xoay người lại, nhìn thấy Matthew nháy mắt, trên mặt vui sướng chợt lóe mà qua, nói,“Ngươi như thế nào đến Munich ?”

Matthew đánh giá nàng một phen, nói,“Lại đây nhìn ngươi.”

Charlize - Theron cười cười, nói,“Thời gian không sớm , chúng ta đi dưới lầu yến hội thính đi.”

Nàng thò tay kéo lại Matthew cánh tay, cùng nhau đi ra căn hộ, cưỡi thang máy đi đến tầng hai, do Đức liên đoàn bóng đá triệu tập tiệc tối, liền tại tầng hai đại yến hội thính bên trong cử hành.

“Năm nay mùa hè có liên hợp hội bôi.”

Biên hướng tới yến hội thính đi, Charlize - Theron vừa đối Matthew nói,“Đây là sang năm World Cup phía trước một lần diễn thử, Đức tổ chức kinh nghiệm đối với Nam Phi đến nói rất trọng yếu, Nam Phi đoàn đội sẽ vẫn lưu lại bên này quan sát.”

Matthew gật gật đầu, theo Charlize - Theron tiến vào yến hội thính, phát hiện không thiếu từng ở trên mạng internet gặp qua nhân, tỷ như Đức bóng đá cự tinh Barack, còn có cái kia hắn không nhớ được danh tự Caesar lão đầu.

Đương nhiên, toàn thế giới văn thể không tách ra, giữa sân giới giải trí ngôi sao cũng không thiếu, hắn còn thấy được Diane - Kruger.

Matthew không có quá khứ chào hỏi, cùng Charlize - Theron ngồi ở Nam Phi đoàn đại biểu một bàn, ngồi cùng bàn đều là chút Nam Phi quan viên, tại Charlize - Theron giới thiệu dưới, khách sáo hàn huyên vài câu, còn thừa thời gian cơ bản đều tại cùng Charlize - Theron nói chuyện phiếm.

Hắn lại không đi Nam Phi phát triển, cũng sẽ không tham gia Nam Phi World Cup, không tất yếu quen biết này mấy Nam Phi bọn quan viên.

“Ngươi cùng bôn trì ký vài năm?” Charlize - Theron hảo kỳ hỏi.

“Ba năm.” Này không đề cập bảo mật điều khoản, Matthew ăn ngay nói thật,“Bôn trì phương diện không tưởng cùng ta ký quá dài hiệp ước, ta cùng Helen cũng không tưởng dễ dàng liền cột vào bôn trì trên người.”

Charlize - Theron thoáng hạ giọng,“Ta từ Oscar sau bắt đầu đại ngôn Dior, một năm này đến giống như phản ứng không sai, Dior chuẩn bị theo ta ký một phần mười năm dài chừng.”

“Không phải phản ứng không sai.” Matthew xem qua Thiên Sứ trù tính công ty thu thập số liệu,“Dior ‘Chân ngã’ nước hoa lượng bán đại trướng, nếu ta là Dior quyết sách giả, cũng sẽ với ngươi ký một phần dài chừng.”

Hắn nhắc nhở nói,“Của ta trù tính công ty thu thập tư liệu bên trong, nghiệp nội rất nhiều người đều cho rằng là ngươi đại ngôn chân chính khiến Dior ‘Chân ngã’ nước hoa tỏa sáng sáng rọi.”

Charlize - Theron cười cười, lại không có nói chuyện.

Matthew còn nói thêm,“Tại đại ngôn phí phương diện, có thể nhiều yêu cầu một ít.”

“Của ta người đại diện còn tại đàm.” Charlize - Theron đến gần Matthew bên tai,“Phỏng chừng sẽ không thấp hơn 400 vạn dollar.”

Mỗi năm bốn trăm vạn dollar đại ngôn phí xác thật không tính nhiều, nhưng có Dior như vậy một phần dài chừng, đối với ngôi sao bảo trì già vị phi thường có lợi, dù cho Dior chỉ có thể tính nhị tuyến xa xỉ phẩm bài, Dior ‘Chân ngã’ nước hoa tại xa xỉ phẩm nước hoa trung, cũng chỉ là nhập môn cấp bậc tồn tại.

Matthew này vài năm nhìn xem rất rõ ràng, nữ tinh giữ tươi kỳ xa xa so nam ngôi sao muốn đoản, nhất tuyến nữ ngôi sao muốn bảo trì trụ già vị, không chỉ muốn dựa vào tác phẩm, chung quy Hollywood hôm nay sản xuất điện ảnh, chân chính nữ tính phim thật sự là quá ít .

Tài nguyên thiếu, ý nghĩa cạnh tranh kịch liệt, còn có khả năng không cướp tới tay, Hollywood cũ mới thay đổi tốc độ lại mau, nam ngôi sao còn có càng già càng nổi tiếng thuyết pháp, nữ ngôi sao đổi mới dứt khoát chính là trong chớp mắt công phu.

Khả năng nào đó nhất tuyến nữ tinh, vỏn vẹn một năm không có xuất sắc tác phẩm, quay đầu nhìn, phát hiện một đám tiểu hoa đã nhào lên.

Lúc này, nhất tuyến nữ ngôi sao tự nhiên muốn nghĩ biện pháp tại tác phẩm không đủ dưới tình huống bảo trụ địa vị.

Đương nhiên, này đồng dạng áp dụng vào nam ngôi sao, Helen - Hermann chuyên môn cùng Matthew nói qua phương diện này sự tình.

Muốn bảo trì già vị, Hollywood nữ tinh có mấy đại pháp bảo, trong đó tối có đại biểu tính , chính là đóng gói thành nữ quyền đấu sĩ, xa xỉ phẩm bài đại ngôn bàng thân cùng Liên Hiệp Quốc từ thiện đại sứ đợi đã (vân vân).

Trong giới công nhận , chỉ cần có một hai tuyến xa xỉ phẩm đại ngôn trong người, không dễ dàng sẽ vẫn lạc.

“Của ngươi người đại diện không có liên hệ trang phục phương diện phẩm bài sao?” Charlize - Theron đối Matthew nhỏ giọng nói thầm,“Lấy của ngươi hình thể cùng danh khí, hẳn là có nhất định thao tác tính.”

Matthew cũng đến gần Charlize - Theron bên tai,“ck liên hệ qua Helen, sau này lựa chọn người khác, phương diện này cũng phải nhìn cơ hội.”

Charlize - Theron gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Matthew bên trái đột nhiên đến một người, cùng ngồi ở chỗ kia Nam Phi hắc nhân dùng tiếng Anh nói thầm vài câu, không biết nói những gì, tên kia Nam Phi hắc nhân quan viên chủ động đem chỗ ngồi nhượng cho hắn.

“Ngươi hảo, Horner tiên sinh.” Người nọ chủ động cùng Matthew chào hỏi, lại nhìn về phía Matthew bên tay phải,“Ngươi hảo, Theron tiểu thư.”

Matthew quay đầu nhìn về phía bên trái, đó là một để kim sắc tóc ngắn trung niên nam nhân, đại khái bốn mươi tuổi thượng hạ, đầy mặt dữ tợn, cho người ta một loại rất hung cảm giác.

“Ta là Uwe Boll.” Người nọ bản thân giới nói,“Một danh đạo diễn.”

“Ngươi hảo.” Matthew lễ phép đáp lại nói.

Charlize - Theron cũng cười cười,“Ngươi hảo, Boll đạo diễn.”

Uwe Boll ngược lại là một điểm đều không khách khí, cũng không quản đang ngồi mặt khác Nam Phi quan viên, chỉ chỉ tà đối diện một bàn, tùy tiện nói,“Ta vừa ngồi ở chỗ kia, thấy được các ngươi, chân tâm muốn ca ngợi Thượng Đế, Thượng Đế đem tốt nhất hai danh diễn viên đưa đến ta trước mặt.”

Matthew làm không thỉnh trạng huống, cũng không nhận thức người này, nghe bí mật mang theo đức thức khẩu âm tiếng Anh, không khỏi nhìn Charlize - Theron liếc nhìn, gần nhất Charlize - Theron thường xuyên tại Nam Phi cùng Đức ở giữa triển chuyển, khả năng nhận thức này Đức đạo diễn.

Charlize - Theron ẩn nấp cho Matthew một ánh mắt, Matthew lập tức minh bạch, Charlize - Theron cũng không nhận thức đối phương.

“Horner tiên sinh, ta có thể xưng ngươi Matthew sao? A, Matthew......”

Này Đức đạo diễn một điểm đều không khách khí, phảng phất dễ thân như vậy,“Còn có Charlize. Hai vị là đương kim ảnh đàn xuất sắc nhất minh tinh điện ảnh, kỹ xảo biểu diễn cùng bề ngoài cũng trọng.”

Nghe nói như thế, Matthew không biết nên nói cái gì mới tốt, hắn cùng Charlize - Theron tại Hollywood đều không lấy kỹ xảo biểu diễn mà trứ danh.

Gọi là Uwe Boll đạo diễn còn đang lải nhải, Matthew dứt khoát đánh gãy hắn,“Boll đạo diễn, ngươi tìm chúng ta có chuyện sao?”

“Là có điểm sự.” Uwe Boll cười, trên mặt dữ tợn đều đang rung động,“Ta đang tại kế hoạch một bộ ma huyễn Sử Thi đại phiến, trước mắt đã gom góp đến sáu ngàn vạn dollar tài chính......”

Matthew nghe được sáu ngàn vạn dollar con số này, nháy mắt đề cao cảnh giác, hoặc là này đạo diễn phi thường có năng lực, hoặc chính là bốc phét gia hỏa.

Hôm nay niên đại này, Hollywood bên ngoài điện ảnh, đầu tư có thể đạt tới sáu ngàn vạn dollar cấp bậc , tuyệt đối đã ít lại càng ít.

Charlize - Theron tựa hồ có cùng loại ý tưởng, ở dưới bàn mặt lặng lẽ niết tay hắn một chút, rõ ràng là đang nhắc nhở.

Uwe Boll tiếp tục nói,“Ta đang tìm nam nữ nhân vật chính, vẫn không có thích hợp nhân tuyển, thẳng đến ta thấy được các ngươi.” Hắn bày ra một bộ chăm chú biểu tình,“Matthew, Charlize, các ngươi chính là ta lý tưởng trung nam nữ nhân vật chính !”

Matthew gật gật đầu, hỏi,“Có thể nói nói càng chi tiết nội dung sao?”

“Ngươi biết [ Dungeon Siege ] sao?” Uwe Boll gặp Matthew lắc đầu,“Mấy năm trước một khoản đại nhiệt máy tính trò chơi.”

“Ngươi sẽ không là tưởng trò chơi cải biên điện ảnh đi?” Matthew lập tức hỏi.

Uwe Boll trực tiếp thừa nhận,“Không sai a, ta tính toán đem [ Dungeon Siege ] này khoản trò chơi cải biên thành điện ảnh.”

Nguyên bản, Matthew cứ việc cảnh giác, còn có chút hứng thú, chung quy thành công Âu Châu thương nghiệp điện ảnh cũng không phải không có, nhưng nghe đến trò chơi cải biên điện ảnh, lập tức hứng thú toàn vô.

“Xin lỗi, Boll đạo diễn.” Matthew uyển ngôn chối từ,“Người đại diện không ở dưới tình huống, ta không thể cùng người đàm luận công tác sự tình.”

Charlize - Theron ngay sau đó nói,“Ta cũng là.”

Uwe Boll còn tưởng nói cái gì, Matthew giành trước nói,“Như vậy đi, ngươi nếu thật muốn mời ta, thỉnh cho ta trù tính công ty chính thức phát hàm.”

“Không thành vấn đề !”

Đại khái là ngôn ngữ phương diện vấn đề, Uwe Boll tựa hồ không có nghe hiểu Matthew trong lời ý tứ,“Ta này liền trở về chuẩn bị đưa cho ngươi trù tính công ty phát thư mời.”

Hắn tiếp lại đối Charlize - Theron nói,“Còn có Theron tiểu thư.”

Ở đây nhiều người như vậy, lại là chính thức trường hợp, thêm bản thân là thành danh ngôi sao, bao nhiêu muốn bận tâm hình tượng, Matthew cùng Charlize - Theron cũng không hảo nhiều lời cái gì, dù sao Uwe Boll thư mời có thể tùy tiện phát, bọn họ tẫn có thể không tiếp thụ.

Uwe Boll rời đi sau, Charlize - Theron chuyên môn tìm người hỏi thăm một chút, người này xác thật là đạo diễn, tại Đức còn có chút danh tiếng, trước mắt đã đạo diễn mấy bộ khủng bố loại hình phim, danh tiếng tuy rằng không tốt, nhưng box office cũng không tệ lắm.

Yến hội tan cuộc thời điểm, Charlize - Theron hỏi,“Ngươi cảm thấy hứng thú?”

Matthew lắc lắc đầu,“Trò chơi cải biên điện ảnh......”

Hắn không có nhiều lời, Charlize - Theron cũng không lại đi hỏi.

Theo sau trong vài ngày, hai người tại Munich các nổi tiếng cảnh điểm chuyển chuyển, không bao lâu phía sau liền đuổi kịp giải trí phóng viên, Matthew cùng Charlize - Theron cũng không lảng tránh, tiếp tục dắt tay đồng du Munich, trong lúc còn đi sân bóng Olimpico nhìn một hồi Bayern Munich cầu tái.

Hôm nay thời đại này tin tức độ cao phát đạt, Matthew cùng Charlize - Theron cùng nhau tại Đức du ngoạn tin tức cùng ảnh chụp, rất nhanh truyền lại Bắc Mĩ, về hai người bắt đầu kết giao tin tức dần dần xuất hiện.

Chờ bọn hắn cùng nhau phản hồi Los Angeles thời điểm, trước đó được đến tin tức các cẩu tử, ngăn chặn quốc tế sân bay cửa ra máy bay bên ngoài.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 332: Tư Nhân Trợ Lý

“Matthew ! Matthew ! ngươi tại theo đuổi Theron tiểu thư sao?”

“Matthew, Charlize, các ngươi tại kết giao sao?”

“Charlize, ngươi cùng Matthew vẫn là hảo hữu, có phải hay không bị hắn đả động ?”

Los Angeles quốc tế sân bay, Matthew cùng Charlize - Theron vừa từ cửa ra máy bay đi ra, liền xông lại đây hơn mười danh giải trí phóng viên, ném ra một chuỗi dài vấn đề.

Bất quá, Matthew cùng Charlize - Theron tất cả đều kính đen che mặt, không có bất cứ trả lời ý tứ, chỉ là đẩy hành lý triều sân bay bên ngoài đi.

Các phóng viên chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đi theo bên cạnh truy vấn, cho dù là Matthew cùng Charlize - Theron lên xe, đều truy ở phía sau.

Cưỡi ô tô chạy ra sân bay, Matthew quay đầu mắt nhìn, biết mấy tên kia khẳng định muốn lái xe cùng một đường, xem hắn cùng Charlize - Theron có phải hay không sẽ ở cùng một địa phương xuống xe.

“Của ngươi trợ lý đâu?” Matthew lấy di động ra khởi động máy, hỏi Charlize - Theron,“Không cần chờ nàng?”

Charlize - Theron lắc đầu,“Không cần, ta phía trước từ Nam Phi gửi vận chuyển đến rất nhiều thứ, nàng muốn liên hệ nhân hòa xe vận trở về.”

Nói lên trợ lý, nàng nghĩ tới một sự kiện, nói,“Ta nhớ rõ ngươi đoạn thời gian trước tại tìm tư nhân trợ lý, tìm đến sao?”

Matthew lắc đầu,“Lúc ấy phỏng vấn vài nhân tuyển, đều cảm giác không thích hợp, sau này ta vừa bận rộn, liền buông .”

“Ta cho ngươi đề cử một người?” Charlize - Theron quay đầu nhìn về phía bên này.

“Có thể a.” Matthew gật đầu.

“Carla...... Chính là ta cái kia tóc đỏ trợ lý, nàng cùng ta vài năm .” Charlize - Theron nói thẳng,“Nàng muội muội năm trước đại học tốt nghiệp, cũng đến Los Angeles, trước mắt tại một nhà tòa soạn đương thực tập sinh, cái kia nữ hài ta đã thấy vài lần, cảm giác cũng không tệ lắm.”

So với thông báo tuyển dụng người xa lạ, người quen giới thiệu muốn tin cậy một điểm, Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Có thể, ta mấy ngày này sẽ nghỉ ngơi, ngươi xem ngày mai hoặc là ngày sau nàng có thời gian sao? Ta gặp nàng.”

Charlize - Theron lật ra di động, đánh điện thoại, rất nhanh liền treo đoạn, vài phút sau, lại có điện thoại đánh trở về, nàng hàn huyên vài câu, hỏi Matthew,“Ngày mai buổi chiều?”

Matthew này hai ngày không có công tác nhật trình, nói,“Ngày mai buổi chiều hai giờ, nam Buena Vista đường cái Nott tiệm cà phê.”

Charlize - Theron đối với di động thuật lại một lần Matthew mà nói, song phương ước hảo ngày mai buổi chiều gặp mặt.

Hơn mười phút sau, Charlize - Theron dẫn đầu xuống xe, màu đen ô tô lại phát động, đem Matthew đưa đến Burbank phương bắc trong nhà.

Mắt thấy không có trò hay khả chụp, giải trí các phóng viên rất nhanh liền tan.

Về đến trong nhà, hắn thu thập hành lý, bởi vì cưỡi khoang hạng nhất quan hệ, không có cảm giác đường dài phi hành mệt nhọc, đi đến thư phòng mở ra máy tính, xem xét lên mấy ngày này tích cóp bưu kiện.

Hắn có hai hòm thư, một dùng ở công tác, một cái khác là tư nhân hòm thư, người sau người biết đến cực ít.

Công tác bưu kiện bên trong, chưa xem xét bưu kiện chừng vài chục phân, Matthew mở ra nhanh chóng xem một lần, không thiếu đều là cầu chức giả phát đến cầu chức bưu kiện, hắn lúc trước thông báo tuyển dụng trợ lý tin tức, trước mắt còn tại một nhà thông báo tuyển dụng trang web bên trên treo.

Matthew không có hồi phục, này mấy đợi ngày mai gặp qua Charlize - Theron đề cử nhân lại quyết định cũng không muộn.

Trừ cầu chức bưu kiện, còn có một ít báo chí tạp chí phát đến phỏng vấn mời, bất quá bọn họ rõ ràng phát sai lầm địa phương, loại này mời hẳn là phát đến Thiên Sứ trù tính công ty hoặc là Helen - Hermann bên kia.

Đóng lại công tác hòm thư, hắn mở ra tư nhân hòm thư, tư nhân hòm thư người biết đến ít, chưa xem xét bưu kiện chỉ có hai phong.

Một phong là Elena - Boyar hai ngày trước phát tới được, hỏi thăm hắn cùng Charlize - Theron có phải hay không thật đi đến cùng nhau .

Matthew không có hồi phục, trực tiếp xóa đi ,[ Smith vợ chồng ] muốn tới tháng năm mới phát hành, bây giờ còn không phải trả lời này mấy thời điểm.

Một khác phong là Lily - Collins thông lệ gởi thư, từ hắn lưu lại hòm thư, này nữ hài mỗi tháng đều sẽ phát đến hai phong bưu kiện, nội dung đại khái đều không sai biệt lắm, đơn giản đều là chút thời kỳ trưởng thành tiểu nữ sinh tuỳ bút tâm tình, bất quá lần này bất đồng, bưu kiện trung Lily - Collins hỏi có thể hay không lấy thiếu niên phóng viên thân phận đối với hắn tiến hành một lần phỏng vấn.

Thực ra Matthew rất rõ ràng, hắn hiện tại lớn nhất fan group, chính là thanh thiếu niên.

Xem xong bưu kiện hắn suy nghĩ một hồi, cấp Lily - Collins hồi phục, khiến nàng hoặc là nàng đưa bản thảo tạp chí xã liên hệ Helen - Hermann, hơn nữa đem Thiên Sứ trù tính công ty quan hệ xã hội bộ bưu kiện viết xuống dưới, cùng nhau phát cho Lily - Collins.

Về phần như vậy phỏng vấn đối với hắn có hay không ưu việt, có thể hay không tiến thêm một bước gia tăng tại thanh thiếu niên quần thể trung kêu gọi lực, vẫn là giao cho Helen - Hermann cùng Thiên Sứ trù tính công ty đi cân nhắc hảo.

Nhớ rõ Lily - Collins đưa bản thảo kia gia tạp chí, tại thanh thiếu niên trung có không nhỏ lực ảnh hưởng.

Tạp chí xã có thể cho Lily - Collins sáng lập chuyên mục, một phương diện là nàng xác thật có chút năng lực, một phương diện khác chính là gia đình bối cảnh .

Hollywood có hảo gia đình xuất thân, vẫn là phi thường dùng được , Matthew liền nghe nói, tiểu Robert - Downey ra tù sau, tuy rằng rất nhiều nhà sản xuất đều đối với hắn tâm tồn nghi ngờ, nhưng nguyện ý dẫn hắn người cũng không ở số ít.

Di động đột nhiên vang lên, Matthew lấy lại đây mắt nhìn dãy số, lập tức chuyển được, nói,“Có chuyện sao, Elaine?”

Ống nghe bên trong vang lên Elena - Boyar thanh âm,“Ngươi trở lại Los Angeles đi? Ta vừa nhìn thấy thủ hạ tại quốc tế sân bay quay chụp ảnh chụp.”

“Vừa đến nhà.” Matthew đứng lên, hướng tới cửa sổ bên kia đi,“Hành lý còn chưa thu thập xong đâu.”

Điện thoại bên kia Elena - Boyar nói,“Ta hai ngày trước cho ngươi phát phong bưu kiện, ngươi xem sao?”

Matthew cố ý trang mơ hồ,“Còn không có xem đâu.”

“Ngươi cùng Charlize - Theron sao thế này?” Elena - Boyar trực tiếp hỏi,“Các ngươi làm tại một khối ?”

Đi đến trước cửa sổ, Matthew đổi chỉ tay cầm điện thoại, nói,“Bây giờ còn khó mà nói, ngươi đợi một đoạn thời gian, có tiến triển thời điểm ta sẽ thông tri ngươi.”

Lúc trước Akiva - Goldsman, hắn bên này cùng với Charlize - Theron phương diện đều đạt thành nhất trí ý kiến.

“Kia hảo.” Elena - Boyar không có tiếp tục truy vấn,“Ta chờ ngươi hảo tin tức.”

Elena - Boyar bên kia rất nhanh cúp điện thoại.

Sắc trời dần dần hắc xuống dưới, tiếp cận buổi tối chín giờ thời điểm, Charlize - Theron gọi điện thoại tới, nói cho hắn ngày mai buổi chiều nàng trợ lý sẽ mang người đi Nott tiệm cà phê thấy hắn, nàng còn có công tác muốn bận rộn, liền không qua.

Ngày hôm sau giữa trưa ăn cơm xong, Matthew khai thượng kia chiếc màu đen Benz đại g, đi tới nam Buena Vista đường cái, này chiếc xe xác thật là trang 13 lợi khí, cho dù là tại USA loại này quá độ, quay đầu tỷ lệ cũng tương đương cao, bởi cùng Benz công ty ký xuống đại ngôn hợp đồng, hắn nguyên bản kia chiếc bảo mã x5 khẳng định không thể mở.

Tính lên, hắn này vài năm kiếm tiền không thiếu, lại chỉ mua này một chiếc nhập môn cấp hào xe, hào trạch cái gì vẫn dừng lại tại mặt giấy kế hoạch thượng, so với mặt khác vung tiền như rác Hollywood ngôi sao, thật kém xa.

Matthew vẫn là có điểm lâu dài ánh mắt , cũng có nhất định nguy cơ cảm, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, có thể có hôm nay thành công, từng xem đạo bản điện ảnh lưu lại ký ức, phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng, cũng khiến hắn mấy lần tránh được thiên khanh, nhưng tương lai đâu?

Hollywood có quá nhiều đương hồng khi phong cảnh vô hạn, lớn tuổi khi sinh hoạt thê lương ngôi sao .

Hắn thích hào xe, thích mĩ nữ, thích hào trạch, cũng thích hưởng thụ, này mấy hắn cùng người thường như vậy, cũng nguyện ý vì này bỏ tiền tính tiền, lại hạn định tại một độ thượng.

Tổng không thể tương lai hỗn thành Nicolas Cage như vậy, chạy đến Thái Bình Dương bờ bên kia quay phim dở gạt tiền đi?

Trừ quay phim ngoài, ngôi sao một khác đại thu nhập chính là quảng cáo đại ngôn, Helen - Hermann cũng tại liên hệ cấp bậc sẽ không thấp hơn Benz G-Class xe việt dã đại ngôn, bất quá này cấp bậc đại ngôn, cũng cần vận khí cùng cơ hội.

Matthew tiến vào tiệm cà phê, lập tức thấy được để một đầu màu đỏ tóc dài Carla, nàng cùng một cái khác màu đỏ tóc ngắn nữ hài, liền ngồi tại dựa vào gần cửa phụ cận nhất trương cà phê bên cạnh bàn, nhìn thấy Matthew lập tức đón đi lên.

“Ngươi hảo, Horner tiên sinh.” Carla tự nhiên nhận thức Matthew, cho hắn giới thiệu bên cạnh tóc ngắn nữ hài,“Đây là ta muội muội Bella, Bella - Anderson.”

Nhìn thấy Matthew có chút nghi hoặc, nàng lại giải thích nói,“Chúng ta là đồng mẫu dị phụ tỷ muội.”

Matthew cười gật đầu điểm,“Ngươi hảo, Anderson tiểu thư.”

Hồng phát nữ hài thoải mái nói,“Bảo ta Bella liền hảo.”

Matthew tiếp đón này hai người,“Chúng ta ngồi xuống trò chuyện.”

“Horner tiên sinh, ngươi cùng Bella trò chuyện đi.” Carla rất hiểu được chức nghiệp quy tắc, chủ động lảng tránh,“Ta muốn vi Theron tiểu thư mua chút đồ, qua sẽ lại trở về.”

Nàng trực tiếp cáo từ rời đi, Matthew cùng gọi là Bella nữ hài ngồi ở vừa kia nhất trương cà phê bàn hai bên.

Này trung gian, hắn đã bất động thanh sắc quan sát một phen này nữ hài, Bella - Anderson thoạt nhìn hai mươi hai hai mươi ba tuổi, điển hình Tây phương nhân diện mạo, trên mặt còn có mấy điểm tàn nhang, tối đáng chú ý chính là màu nâu đỏ tóc ngắn.

Nếu là Charlize - Theron giới thiệu người tới, Matthew cũng không dong dài,“Chúng ta bắt đầu đi.” Hắn đi thẳng vào vấn đề nói,“Ta bên này công tác loại hình, với ngươi tỷ tỷ Carla cùng loại, chủ yếu hiệp trợ ta xử lý bên cạnh một vài sự.”

Bella - Anderson nhẹ nhàng gật đầu,“Ân.”

Matthew tiếp tục nói,“Đãi ngộ phương diện, này chức vị niên lương là ba vạn dollar, có tương ứng xã hội phúc lợi, mỗi năm độ sẽ căn cứ ngươi công tác tình huống, có nhất định mức tiền thưởng.”

“Cơ bản chính là như vậy.” Hắn hơi trầm ngâm, nói,“Nói nói ngươi tình huống đi.”

Bella - Anderson tương đối trầm ổn, không nhanh không chậm nói,“Ta là năm trước tại bang Arizona một nhà phổ thông đại học tốt nghiệp, học tập chuyên nghiệp là truyền thông cùng quan hệ xã hội, tám tháng phân đi đến Los Angeles, trước mắt tại [ California độc lập báo ] báo xã làm thực tập sinh......”

Nghe nàng tự giới thiệu, Matthew tổng thể coi như hài lòng, theo sau lại hỏi thêm mấy vấn đề, liền kết thúc lần này cái gọi là phỏng vấn.

Mặt sau vài ngày, hắn lại thấy mấy cái nhận lời mời nhân, cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn Bella - Anderson, Bella - Anderson cũng từ báo xã tạm rời cương vị công tác, từ cuối tháng một bắt đầu, chính thức đảm nhiệm Matthew tư nhân trợ lý.

Vừa tiến vào 2005 năm 2 tháng, Matthew tiếp đến Disney ảnh nghiệp thông tri.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 333: Quảng Cáo Đạo Diễn

Disney ảnh nghiệp phương diện lấy điện thoại cùng bưu kiện tình thế phân biệt thông tri Matthew cùng Thiên Sứ trù tính công ty,[ Cướp biển vùng Caribbean ] sau hai bộ tục tập từ tháng năm hạ tuần bắt đầu, lấy bộ chụp tình thế tại Disney nhà sản xuất studio trung bắt đầu quay chụp, dự tính quay chụp thời gian là năm đến sáu tháng, giống Matthew cùng Johnny - Depp như vậy tuyệt đối nhân vật chính, muộn nhất không vượt qua tháng tư phân liền muốn khôi phục tỷ như kiếm thuật huấn luyện đẳng tiền kỳ chuẩn bị.

Matthew sớm liền cùng Disney ảnh nghiệp ký kết diễn viên hợp đồng, cho hồi phục khẳng định là không thành vấn đề.

Tiếp đến thông tri sau, hắn cố ý đi Disney nhà sản xuất, phân biệt cùng người sản xuất Jerry - Bruckheimer cùng đạo diễn Gore - Verbinski thấy một mặt, lấy lý giải kịch tổ mới nhất động thái.

Từ này hai người trong miệng, hắn cơ bản rõ ràng hạng mục tiến độ, như vậy có lợi cho bản thân điều chỉnh, để tại trước quay chụp liền có thể tiến vào tiểu thợ rèn Will - Turner trạng thái.

Kịch tổ đã đối sau hai bộ tục tập chính thức mệnh danh, phân biệt là [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] cùng [ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ], người trước tại 2006 năm 7 nguyệt 7 ngày Bắc Mĩ công chiếu, người sau quyết định 2007 năm 5 tháng phát hành, cụ thể ngày tạm thời còn không có xác định.

[ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] chủ yếu nhân vật trung, trừ Matthew, Johnny - Depp cùng Keira - Knightley ngoại, bao gồm Geoffrey Rush ở bên trong chủ yếu các diễn viên, đều sẽ trở về sau hai bộ tục tập quay chụp.

Cùng qua lại Jerry - Bruckheimer chế tác phim cùng loại, hai bộ [ Cướp biển vùng Caribbean ] tục tập kịch bản vừa xác định, quay chụp dùng các loại đáp cảnh đã sắp kết thúc.

Disney ảnh nghiệp ở phương diện này thông qua đầy đủ dự toán.

[ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] thành công không chỉ khiến phim hải tặc có thể sống lại, còn đề cao ra một loạt hải tặc văn hóa, như bộ sách, chủ đề party cùng vật trang sức đợi đã (vân vân).

Cho nên,[ Cướp biển vùng Caribbean ] tục tác thế tại phải làm, hơn nữa đối với Hollywood các nhà sản xuất đến nói, một bộ tục tập còn xa xa không đủ.

Đương nhiên, Matthew lý giải đến không toàn là tin tức tốt, còn từ người khác trong miệng nghe nói, người sản xuất Jerry - Bruckheimer cùng đạo diễn Gore - Verbinski gần nhất này mấy tháng vẫn huyên không phải rất khoái trá, Jerry - Bruckheimer thậm chí có bỏ cũ thay mới Gore - Verbinski ý tưởng, nhưng Disney ảnh nghiệp kiên quyết không đồng ý.

Hai người lớn nhất mâu thuẫn điểm phát ra từ kịch tổ nội quyền lực tranh đoạt, Gore - Verbinski có [ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] thành công làm tự tin, chẳng những muốn cầu kiêm nhiệm người sản xuất, còn tưởng tranh đoạt hậu kỳ cắt nối biên tập quyền.

Này tự nhiên là muốn từ Jerry - Bruckheimer trong tay cướp đoạt quyền lực, mâu thuẫn không thể tránh cho.

Nghe nói Disney ảnh nghiệp liên hợp chủ tịch Robert - Iger vi hai người tiến hành điều tiết, tạm thời đem mâu thuẫn áp đi xuống.

Giống như Hollywood sở hữu kịch tổ như vậy, vì danh cùng lợi, bên trong tổng có tranh đấu.

Matthew tại tìm hiểu [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] cùng [ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ] tiến triển đồng thời, Thiên Sứ trù tính công ty tiếp đến một phần đến từ Đức mời, hắn tại Đức liên đoàn bóng đá tiệc tối thượng gặp qua vị kia Uwe Boll, thật phát đến nam chính mời.

Này phân mời trung, Uwe Boll đem [ Dungeon Siege ] này trò chơi cải biên điện ảnh hạng mục tiền cảnh miêu tả thiên hoa loạn trụy, đừng nói là Matthew , ngay cả Helen - Hermann nghe hắn miêu tả qua sau, đều chuyên môn ủy thác Đức một vị bằng hữu, lý giải một phen Uwe Boll này nhân.

Theo sau, Matthew chuyên môn tìm Uwe Boll đạo diễn qua phim kinh dị nhìn nhìn, lấy hắn loại này tương đối thấp kém thưởng mĩ trình độ, đều cho rằng phim mau lạn đến bất trị .

Hắn khiến Helen - Hermann trực tiếp cự tuyệt Uwe Boll mời, nhưng Uwe Boll có người Đức bền gan vững chí tinh thần, lại một lần cấp Matthew phát đến mời, hơn nữa không biết từ nơi nào làm đến Thiên Sứ trù tính công ty điện thoại, cấp Helen - Hermann gọi điện thoại muốn thuyết phục hắn.

Đáng tiếc, đối với trò chơi cải biên điện ảnh hạng mục, vô luận là Matthew, vẫn là Helen - Hermann, cũng không có bất cứ hứng thú.

Hai tháng sơ,[ Smith vợ chồng ] tại Super Bowl thượng thả ra đệ nhất chi quảng cáo, quảng cáo dài đến ba mươi giây, hoàn toàn lấy Matthew cùng Charlize - Theron đối thủ hí vi chủ.

Theo sau, truyền thông cùng trên hệ thống mạng bắt đầu xuất hiện một loại thanh âm, Matthew đã cùng Charlize - Theron đi đến cùng nhau .

Matthew chung quanh, lại xuất hiện cẩu tử cùng giải trí phóng viên mọi thời tiết truy tung tình huống, bất quá cùng đi qua một đoạn thời gian cùng loại, Matthew vẫn là không làm bất cứ đáp lại.

[ Smith vợ chồng ] chậm rãi tăng lớn tuyên truyền cường độ, Stuart Townsend lại bị kéo ra đến, trở thành vô số phụ nữ tổ chức cái đinh trong mắt, tại truyền thông tuyên truyền trung bị ép cuối cùng kia điểm giá trị.

Tuy rằng cẩu tử cùng giải trí phóng viên quấn thân, nhưng Matthew chính mình công tác lại không có đình chỉ, hắn tại Neborah trung tâm thể hình khôi phục hoa thức kiếm thuật cận chiến luyện tập, cũng thích hợp điều chỉnh kiện thân cường độ.

Cùng lúc đó, hắn tại Burbank cự ly Thiên Sứ trù tính công ty không xa địa phương, thuê một gian đại văn phòng, làm hắn cùng tân nhậm tư nhân trợ lý Bella - Anderson hằng ngày làm công địa điểm.

Trải qua nửa tháng khảo sát, Matthew cơ bản tán thành Bella - Anderson năng lực, tuy rằng này tóc đỏ nữ hài bởi vì tuổi trẻ, lại ly khai học giáo thời gian quá ngắn quan hệ, có đôi khi xử lý sự tình có vẻ kinh nghiệm không đủ, nhưng tính cách trầm ổn, làm việc trật tự rõ ràng, tại cùng tuổi nhân trung, coi như là phi thường khó được .

Matthew đã quyết định, tương lai một đoạn thời gian liền sử dụng Bella - Anderson đến làm tư nhân trợ lý.

Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn giao cho Bella - Anderson chủ yếu nhiệm vụ, chính là giúp hắn xử lý cá nhân Blog, hơn nữa cùng một chút nổi danh phấn ti đặc biệt là có tổ chức kia vài, thành lập bước đầu liên hệ.

Đương nhiên, tra thu bưu kiện cũng là công tác một bộ phận.

National Treasure kịch tổ cũng phát đến một phần mỗi tuần thông lệ thông tri văn kiện, văn kiện chủ yếu nội dung, chính là phim danh tiếng cùng box office.

Danh tiếng phương diện, trải qua tiếp cận ba tháng chiếu phim, National Treasure chuyên nghiệp bình xét cấp bậc tiếp tục hạ thấp, chỉ số RT chẳng những nát mất, còn tại rớt xuống liên tục, phim mới mẻ độ ngã 50%.

Trong đó bình luận điện ảnh nhân đối với Matthew này nam chính kém bình cơ hồ liền không đoạn qua.

Nhưng cùng chuyên nghiệp danh tiếng hoàn toàn tương phản, National Treasure box office xu thế thủy chung vững vàng, chiếu phim tiếp cận ba tháng sau, Bắc Mĩ box office rốt cuộc phá tan 2 ức dollar quan khẩu, tích lũy cao tới 2 ức 1020 vạn dollar.

Hải ngoại phương diện, này bộ phim loại hình quan hệ, thụ chúng quần thể tương đối rộng khắp, hải ngoại box office thành đi tới 2 ức dollar trên đây.

Trước mắt, National Treasure này bộ phim còn tại Bắc Mĩ cùng hải ngoại phát hành, toàn cầu box office thống kê đạt tới 4 ức 2560 vạn dollar nhiều.

Này cũng lại một lần nữa chứng minh Matthew có thể khiêng lên thương nghiệp phim giải trí box office.

Disney ảnh nghiệp bên trong có tiếng hô, hẳn là mau chóng đem National Treasure tục tập đề lên nhật trình, bất quá trước mắt Walt Disney tập đoàn thế cục rung chuyển, trong khoảng thời gian ngắn khả năng sẽ không thôi động này hạng mục.

Hôm nay Walt Disney, bên trong đấu tranh cực kỳ kịch liệt, Michael - Eisner tại đem năm đó Disney này gia đơn thuần nhà sản xuất, phát triển trở thành hôm nay truyền thông nghề cự đầu sau, bá đạo lại chuyên quyền độc đoán công tác tác phong, tựa hồ đem Disney bên trong tất cả mọi người đắc tội .

Gần nhất một lần Walt Disney tập đoàn trên đại hội cổ đông, đại đa số cổ đông đối Michael - Eisner ném ra không tín nhiệm phiếu, tỉ lệ thậm chí vượt qua hai phần ba.

Dưới tình huống bình thường, chức nghiệp quản lý nhân lúc này chỉ có một con đường có thể đi -- từ chức tan học.

Nhưng Michael - Eisner cự tuyệt giao ra trong tay Walt Disney đại quyền, trực tiếp dẫn đến Disney bộ đấu tranh trở nên càng thêm phức tạp.

Matthew một độ lo lắng Disney bên trong hỗn loạn, sẽ ảnh hưởng đến [ Cướp biển vùng Caribbean ] hai bộ tục tác quay chụp, Hollywood bởi chế tác công ty rung chuyển dẫn phát hạng mục thất bại án lệ rất nhiều, may mà kịch tổ cơ bản do Jerry - Bruckheimer chưởng khống, loại này lo lắng không có diễn biến thành hiện thực.

Hai tháng hạ tuần, Matthew còn nhận đến Mercedes Benz công ty phát tới được quảng cáo kịch bản, kịch bản tổng cộng chỉ có năm trang, quay chụp chỉ quy hoạch ba ngày thời gian, quay chụp thời gian định ở tháng tư thượng tuần, quảng cáo đạo diễn còn lại là Michael Bay, cũng chính là Bắc Mĩ truyền thông trong miệng tại sao chổi va chạm địa cầu khi sinh ra nam nhân.

Mercedes Benz thỉnh đến Michael Bay một lần nữa trở về quảng cáo giới, nói vậy trả giá xa xỉ thù lao, này đối Matthew đến nói cũng là hảo sự, vừa vặn chứng minh bôn trì phương diện đối với lần này quảng cáo đại ngôn hợp tác tầm quan trọng.

Michael Bay tuy rằng là quảng thụ truyền thông cùng bình luận điện ảnh nhân lên án đạo diễn, nhưng hắn quảng cáo quay chụp chế tác phong cách, lại ai cũng ca ngợi.

Năm gần đây, Michael Bay cũng không phải không có tiếp chụp qua quảng cáo, Matthew được đến Mercedes Benz công ty thông tri sau, đặc biệt tìm đến Michael Bay gần nhất mấy bộ phim quảng cáo nhìn nhìn, xem qua sau nhất trực quan ấn tượng, chính là Michael Bay quảng cáo chụp cùng hắn điện ảnh phong cách không có sai biệt, đều phi thường bạo tạc bối.

Lóa mắt vận động màn ảnh, sắc bén cắt nối biên tập phong cách, hỏa bạo máy tính đặc hiệu hợp thành màn ảnh, khiến quảng cáo phi thường hấp dẫn nhân.

Ngoài ra, pha quay chậm cùng thấu kính wide cũng là quảng cáo bên trong phi thường hấp tình tồn tại, chẳng sợ Matthew chuyên nghiệp tố dưỡng hữu hạn, cũng có thể nhìn ra Michael Bay tại ngắn ngủi quảng cáo trong, dùng pha quay chậm đến biểu hiện kịch liệt động tác cảnh tượng là rất ngưu sáng ý.

Đương nhiên, đối với thiếu bộ phận người đến nói, vô luận là xem Michael Bay điện ảnh, vẫn là thưởng thức hắn quay chụp phim quảng cáo, tốt nhất đều phải ăn thượng phòng choáng dược.

Còn có ai so như vậy đạo diễn càng thích hợp quay chụp một khoản cuồng dã cường hãn xe việt dã quảng cáo sao?

Matthew xem qua Michael Bay phim quảng cáo, lại tìm đến tỷ như [ The Rock ] cùng [ tận thế ] này mấy Michael Bay tác phẩm tiêu biểu nhìn nhìn.

Liền chính hắn yêu thích mà nói, Michael Bay tuyệt đối là bị xem nhẹ , truyền thông cùng bình luận điện ảnh nhân cả ngày công kích hắn, nhưng điện ảnh đặc biệt là tại rạp chiếu phim chiếu phim phim, trừ kể chuyện xưa bên ngoài cũng là nghe nhìn nghệ thuật, hôm nay Hollywood có thể cùng Michael Bay đọ sức thương nghiệp đạo diễn một bàn tay liền tính được đến.

Mặc kệ nói như thế nào, Michael Bay đạo diễn này chi phim quảng cáo, đối Matthew đến nói đều là tin tức tốt.

Hai tháng phân, Matthew được đến cơ bản đều là tin tức tốt, bất quá cũng có tin tức xấu.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 334: Đào Góc Tường

Liền tại thứ bảy mươi bảy giới Oscar trao giải điển lễ công bố đề danh danh sách sau, thứ hai mươi lăm giới giải Mâm Xôi Vàng cũng công bố đề danh, Matthew cùng Dwayne - Johnson tất cả đều trên bảng có danh, phân biệt đạt được kém cỏi nhất nam chính cùng kém cỏi nhất nam phụ đề danh, hơn nữa giải Mâm Xôi Vàng quan phương còn phát đến chính thức thư mời, mời hắn đi tham gia trao giải điển lễ.

Trên thực tế, Matthew có chút làm không rõ, National Treasure người xem danh tiếng cũng không kém, vô luận là hắn vẫn là Dwayne - Johnson, cũng được đến đại bộ phận fan điện ảnh tán thành.

“Chỉ có thể nói chuyên nghiệp danh tiếng không lý tưởng.” Helen - Hermann vòng quanh Matthew thuê văn phòng dạo qua một vòng, hỏi,“Không có sửa chữa?”

Matthew chỉ chỉ văn phòng bên trong bài trí, nói,“Không có trang hoàng, trừ làm công thiết bị, dùng đều là phía trước lưu lại .”

Đây chính là một liên lạc văn phòng, cũng không phải muốn mở công ty.

Helen - Hermann đi đến trước cửa sổ, nhìn về phía xa xa, ẩn ẩn có thể nhìn thấy Thiên Sứ trù tính công ty Tiểu Lâu, còn nói thêm,“Như vậy cũng tốt, cách gần có chuyện cũng phương tiện.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta cũng là nghĩ như vậy .”

Helen - Hermann lại đem đề tài chuyển tới Mâm Xôi Vàng mặt trên,“Ngươi muốn đi tham gia sao?”

“Ta không tưởng đi.” Matthew hừ lạnh một tiếng, nói,“Ta tưởng mướn một chiếc xe tải, kéo một xe National Treasure dvd đi, chụp tại kia chút giám khảo trên mặt.”

Hắn bao nhiêu có điểm khó chịu,“Ta phi thường hoài nghi, Mâm Xôi Vàng kia vài giám khảo căn bản không nhìn qua phim, chỉ là nhìn bình luận điện ảnh nhân bình luận !”

“Không cần hoài nghi.” Helen - Hermann nói thẳng,“Mâm Xôi Vàng giám khảo đoàn chủ yếu do trong giới một ít bên cạnh hành nghề giả, chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân hòa thiếu bộ phận fan điện ảnh tạo thành, fan điện ảnh cơ bản có thể xem nhẹ bất kể, kia vài chuyên gia ý kiến trên thực tế tại tả hữu này giải thưởng.”

Nàng ngược lại là rất bình tĩnh,“Yên tâm, chỉ cần ngươi diễn viên chính phim box office đầy đủ cao, đừng nói là Mâm Xôi Vàng đề danh , liền tính ngươi bị bầu thành kém cỏi nhất nam chính, cũng sẽ không ảnh hưởng nhà sản xuất lựa chọn.”

Matthew nhún vai,“Ta chính là cảm giác, mỗi năm phim dở nhiều như vậy, National Treasure như thế nào cũng xếp hạng không cao đi?”

“Ngươi không có khả năng đoạt giải.” Helen - Hermann nhìn xem rất rõ ràng,“Đạt được kém cỏi nhất nam chính đề danh có Colin - Farrell cùng George - Bush. Colin - Farrell diễn viên chính [ Alexander đại đế ] danh tiếng so National Treasure kém hơn,[ Fahrenheit 9|11] cơ bản vi George - Bush dự định kém cỏi nhất nam chính.”

Nàng bỗng nhiên nhìn về phía Matthew,“[ Fahrenheit 9|11] còn khiến Britney - Spears đạt được kém cỏi nhất nữ phụ đề danh.”

“Ân.” Matthew thuận miệng đáp một câu, hơn nữa không có nhiều lời, lúc trước sự qua chính là qua, hắn chủ động chuyển đề tài,“Ta muốn ngươi chuẩn bị gì đó, chuẩn bị tốt sao? Kịch tổ nguyện ý phối hợp sao?”

“Đã chuẩn bị tốt .” Helen - Hermann nói tiếp nói,“Ta đã liên hệ hảo không quản bộ môn, Akiva - Goldsman cùng [ Smith vợ chồng ] kịch tổ đều sẽ toàn lực duy trì. Đúng, Summit Entertainment đang tại vì ngươi tranh thủ một Oscar trao giải khách quý ghế.”

Matthew cũng không cảm giác kỳ quái, này hết thảy đều là vì tuyên truyền mở rộng [ Smith vợ chồng ].

Cửa phòng làm việc từ bên ngoài mở ra, Bella - Anderson ôm một đại hộp văn kiện đi đến, Matthew đối với nàng vẫy vẫy tay, nói,“Bella, lại đây một chút.”

Bella - Anderson buông xuống hộp văn kiện, bước nhanh đi tới.

Matthew vi Bella - Anderson cùng Helen - Hermann làm giới thiệu,“Helen, đây là Bella - Anderson, của ta tư nhân trợ lý. Bella, đây là Helen - Hermann, của ta người đại diện.”

Về sau này hai người khẳng định muốn thường xuyên giao tiếp.

Helen - Hermann cùng Bella - Anderson chào hỏi, thuận miệng hàn huyên vài câu, lại chuyển hướng Matthew, nói,“Vừa rồi quên , Zack Snyder ngày hôm qua bay đi New York, chuẩn bị lại đi gặp Franco - Miller, của ta nhân tại cùng hắn.”

“Chỉ mong lần này có thể thuận lợi một ít.” Matthew biết Zack Snyder tuần trước hoàn thành sở hữu xem thử đoạn ngắn hậu kỳ chế tác,“Tốt nhất có thể lấy đến cải biên quyền.”

Helen - Hermann nhìn Bella - Anderson rời đi bận rộn, lại đối Matthew nói,“Ta xem chế tác hoàn thành video đoạn ngắn, một loại khác thường, rất đặc biệt, đan từ hình ảnh đến nói, phi thường phù hợp Frank - Miller tranh minh họa phong cách.”

Matthew tuy rằng không chính mắt nhìn, nhưng cùng Zack Snyder từng có đủ nhiều trao đổi, ngẫm lại cũng biết xem thử đoạn ngắn hình ảnh cơ bản là cái dạng gì, từng Zack Snyder như thế nào lấy đến cải biên quyền cùng lên làm này hệ liệt đạo diễn hắn không rõ ràng, bất quá hôm nay hẳn là có thể đả động Frank - Miller.

Thử hỏi có mấy cái thương nghiệp loại hình tác giả, đặc biệt là tiểu thuyết cùng truyện tranh tác giả, điều kiện thích hợp dưới tình huống, không muốn khiến chính mình tác phẩm biến thành điện ảnh đâu?

Hiện tại thời đại này, thương nghiệp tiểu thuyết hoặc là truyện tranh có điện ảnh trợ lực, chẳng những như hổ thêm cánh, nói không chừng còn có thể giống Harry Potter hệ liệt như vậy nhất phi trùng thiên.

Nếu không có Harry Potter hệ liệt điện ảnh, không có Warner Bros khuynh lực tuyên truyền, Harry Potter hệ liệt tùng thư làm sao có khả năng có hiện nay thành tích?

Zack Snyder bên kia tạm thời còn không có tin tức, Matthew theo sau cùng Helen - Hermann cùng đi [ Smith kịch tổ ] làm công Warner nhà sản xuất, cùng Akiva - Goldsman thấy một mặt, Charlize - Theron cùng người đại diện rất nhanh cũng chạy lại đây, tam phương diện triệt để gõ định bước tiếp theo kế hoạch cùng với thực thi chi tiết.

Thân ở Hollywood như vậy một cạnh tranh kịch liệt trong giới, không tiến tiến liền ý nghĩa lui về phía sau, Matthew bản thân không cần nhiều lời, Charlize - Theron bên kia, chỉ nhìn nàng vì Oscar có thể sa thải phục vụ mười năm người đại diện, cũng biết nàng có rất mạnh sự nghiệp tâm.

Bởi Charlize - Theron là khóa trước Oscar tốt nhất nữ chính, lần này tự nhiên là tốt nhất nam chính trao giải khách quý, Summit Entertainment phương diện cũng vi Matthew vận tác đến đi lên Oscar vũ đài cơ hội, cứ việc chỉ là giới thiệu một bộ đạt được tốt nhất phim đề danh điện ảnh, lại cũng có đi lên Oscar thảm đỏ cơ hội, kế tiếp kế hoạch tự nhiên là lấy Oscar trao giải điển lễ làm trung tâm mà triển khai.

Mặc kệ nói như thế nào, Oscar đều là một vạn chúng chú ý đại vũ đài, mỗi năm chỉ riêng Bắc Mĩ xem trực tiếp nhân số, chia đều liền tại ba ngàn vạn trên đây.

Không chỉ là [ Smith vợ chồng ], Hollywood năm đó kỳ nghỉ hè phát hành điện ảnh, cơ bản đều sẽ ở trên Oscar mặt làm văn, tỷ như nam nữ nhân vật chính hợp tác trở thành trao giải khách quý, đây là thông thường nhất thủ pháp.

Mỗi năm Super Bowl cùng Oscar, có thể nói là Hollywood điện ảnh trọng yếu nhất hai tuyên truyền trận địa.

Rời đi Warner chế tác hán, Matthew trở lại chính mình văn phòng, bắt đầu làm tương quan chuẩn bị, nửa buổi chiều thời điểm, lại tiếp đến Sean - Daniel điện thoại, đối phương muốn ước hắn buổi tối cùng nhau tán gẫu.

Matthew cùng Sean - Daniel là lão bằng hữu , liên tiếp hợp tác qua vài lần, đương nhiên sẽ không cự tuyệt.

Nhưng hắn không nghĩ tới là, đi đến cùng Sean - Daniel ước hảo tiệm cà phê, Sean - Daniel lại không phải một người, còn có một nhìn qua giống như Helen - Hermann như vậy khôn khéo lão luyện trung niên nữ nhân.

“Matthew, ta cho ngươi giới thiệu một chút.” Sean - Daniel chủ động giới thiệu nói,“Vị này là Pat - Kingsley nữ sĩ, lệ thuộc vào c+ người đại diện.”

“Pat......” Hắn lại giới thiệu Matthew,“Đây chính là bằng hữu của ta Matthew - Horner .”

Matthew bất động thanh sắc, hôm nay tại Hollywood trà trộn nhân trong, có mấy cái không biết Pat - Kingsley là ai? Nàng phía trước là hai vị đại minh tinh Tom - Cruise cùng Nicole Kidman người đại diện, sau này Tom - Cruise bởi vì Oscar thất bại, sa thải Pat - Kingsley, kết quả từ kia giới Oscar qua đi, các loại về Tom - Cruise hắc liêu ùn ùn, người sáng suốt đều rất rõ ràng, đây chính là Pat - Kingsley đang làm trò quỷ.

“Ngươi hảo, Matthew.” Pat - Kingsley lộ ra chức nghiệp hóa tươi cười.

Matthew tại nàng thò lại đây trên tay nhẹ nhàng nắm một chút, lễ phép trả lời,“Ngươi hảo, Kingsley nữ sĩ.”

Sean - Daniel lúc này hô,“Tọa, ngồi xuống trò chuyện !”

Đẳng Matthew từ hắn bên cạnh trải qua, kéo ra ghế dựa chuẩn bị ngồi xuống thời điểm, Sean - Daniel đột nhiên hạ giọng nói,“Ta năm đó khiếm qua c+ nhân tình, ngươi không cần suy xét ta.”

Nhìn thấy Matthew cùng Pat - Kingsley ngồi xuống, Sean - Daniel mang theo xin lỗi nói,“Xin lỗi, ta lâm thời có chút việc, các ngươi trước trò chuyện.”

Rất rõ ràng, hắn không tưởng dính líu đến còn thừa sự tình bên trong.

Pat - Kingsley cũng biết điểm ấy, mặc cho Sean - Daniel ly khai.

Đẳng phục vụ sinh đưa tới cà phê, Pat - Kingsley nói thẳng,“Matthew, ta là đại biểu c+ mà đến.”

Matthew nhìn thấy Pat - Kingsley, liền đại khái đoán được nàng ý đồ, phía trước hắn không phải không có gặp được qua đào góc tường trù tính công ty, nhưng c+ loại này cấp bậc vẫn là lần đầu tiên.

Hắn không nói gì, chỉ là nhìn Pat - Kingsley, Pat - Kingsley nói chuyện rất trực tiếp,“Tại c+ đánh giá trung,1980 năm sau nam diễn viên, bao gồm nữ diễn viên, tiềm lực của ngươi cho điểm xếp hạng tại đệ nhất vị.”

“Nga......” Matthew có vẻ rất bình tĩnh,“Này tin tức nghe vào tai rất không sai.”

Pat - Kingsley lời nói đột nhiên một chuyển,“Nhưng có tiềm lực nhân không hẳn có thể trở thành cự tinh.”

“Điểm này ta đồng tình.” Matthew phụ họa nói,“Có rất nhiều tự nhận là thiên tài hoặc là cho rằng có tài hoa liền có thể xuất đầu nhân, thường thường dẫn đầu ngã vào Hollywood trên vạch xuất phát.”

Hắn không chút nào khiêm tốn,“Thường thường giống ta như vậy, đối với tự thân có thanh tỉnh nhận tri nhân, ngược lại có thể trèo lên đến.”

Pat - Kingsley khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm giác được, đối diện này niên thiếu thành danh gia hỏa, tựa hồ đầu não phi thường thanh tỉnh.

“Ngươi nói thật sự có đạo lý.” Pat - Kingsley như cũ treo chức nghiệp hóa tươi cười,“Nhưng muốn có càng tốt phát triển, liền muốn có càng lớn bình đài.”

Nàng ngữ tốc dần dần nhanh hơn,“Thiên Sứ trù tính công ty phi thường nhỏ, cho đến bây giờ chân chính ngôi sao hộ khách cũng chỉ có ngươi một, Helen - Hermann ta cũng nhận thức, năng lực xem như không sai, lại rất tuổi trẻ , khuyết thiếu đầy đủ kinh nghiệm......”

“Kingsley nữ sĩ !” Matthew lại ngắt lời của nàng, hỏi,“Ta thích trực lai trực khứ, ngươi hay không là tưởng mời ta gia nhập c+?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 335: Lượng Thân Định Chế

“Chẳng lẽ ngươi không tưởng có được một càng thêm rộng lớn bình đài sao?” Pat - Kingsley nhìn Matthew, hỏi ngược lại,“c+ vận tác hình thức cùng nắm giữ tài nguyên, phóng nhãn toàn bộ Hollywood, không có bất cứ một nhà trù tính công ty có thể so được với.”

c+ xác thật là này nghề lão đại, điểm này Matthew phi thường rõ ràng.

Pat - Kingsley còn nói thêm,“Ngươi ở Thiên Sứ trù tính công ty không có khả năng lại vì ngươi cung cấp càng tốt tài nguyên, của ngươi người đại diện Helen - Hermann mặc dù ở c+ đãi qua, lại là chỉ học đến da lông thu phát viên, nếu không phải nàng phụ thân Michael - Rosenfeld năm đó tích lũy xuống mạng lưới quan hệ, nàng có thể làm đến hiện tại như vậy?”

Matthew chỉ là tại nghe, không có nói tiếp.

Hắn năm trước liền biết Helen - Hermann phụ thân Michael - Rosenfeld là c+ ngũ đại người sáng lập chi nhất, bất quá tên tuổi xa xa so ra kém Michael - Ovitz cùng Ron - Mayer hai người kia, hơn nữa c+ cường thịnh lên sau, cũng bị Michael - Ovitz xa lánh ra c+ hạch tâm tầng, hiện tại trên cơ bản có thể nói là về hưu .

Helen - Hermann dòng họ đến từ nàng tổ mẫu, lúc ấy hắn hỏi thời điểm, Helen - Hermann nói ra khỏi miệng nguyên nhân, cùng Nicolas Cage cùng loại.

Bất quá, hắn phía trước nghe Amanda nói lên qua, này đề cập đến Helen - Hermann cha mẹ ly hôn đẳng vấn đề, loại này nhà người ta gia đình mâu thuẫn, cũng không tốt hỏi nhiều.

Helen - Hermann có thể làm xuất hiện ở thành tích, nàng phụ thân năm đó mạng lưới quan hệ đích xác phát huy không thiếu tác dụng.

Nhưng Matthew rất rõ ràng, Helen - Hermann cũng không giống Pat - Kingsley nói như vậy.

Pat - Kingsley mà nói còn đang tiếp tục,“Matthew, ngươi có thể xem xem c+ hộ khách danh sách, hôm nay Hollywood giỏi nhất ngôi sao 80% đều tại c+ kì hạ, trong đó đại bộ phận nhân, đều là c+ một tay đem bọn họ đẩy lên ngôi sao tuyến đầu vị trí !”

Nàng đột nhiên hỏi,“Chẳng lẽ ngươi không tưởng tiến vào nhất tuyến? Hoặc là trở thành Tom - Cruise như vậy siêu cấp cự tinh sao?”

“Tưởng ! phi thường tưởng !” Matthew một điểm đều không che giấu,“Ta nằm mơ đều tưởng trở thành cự tinh !”

“Thiên Sứ trù tính công ty bưng ra qua cự tinh sao? Helen - Hermann có mang cự tinh kinh nghiệm sao?” Pat - Kingsley rất có tin tưởng, mấy năm gần đây c+ thoát ly Michael - Ovitz rời đi đau từng cơn sau, phát triển càng thêm nhanh chóng, đào nhân có thể nói thoải mái bình thường, nàng phóng hoãn ngữ khí, chỉ chính mình nói nói,“Này mấy,c+ có, ta càng có !”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, bởi vì Pat - Kingsley nói một điểm đều chưa sai.

c+ tại giải trí trù tính trong nghề địa vị hiện rõ ràng, Pat - Kingsley tuyệt đối là nhất tuyến siêu cấp người đại diện.

Thẳng thắn giảng, Matthew vẫn là có chút tâm động, dưới tình huống bình thường, tại Thiên Sứ trù tính công ty cùng c+ ở giữa, Helen - Hermann cùng Pat - Kingsley ở giữa, 99% người đều sẽ lựa chọn c+ cùng Pat - Kingsley.

Matthew không có che giấu chính mình tâm động, Pat - Kingsley cũng nhìn đi ra, nói,“Ta vừa tiếp nhận Tom - Cruise thời điểm, hắn ở trong nghề địa vị, cùng ngươi đại khái không sai biệt lắm, mà ta đem hắn đưa đến siêu cấp cự tinh trên vị trí !”

Này trung niên nữ nhân, phong cách cùng khí chất cùng Helen - Hermann cái loại này tương đối nội liễm loại hình hoàn toàn bất đồng,“Ngươi hẳn là biết, ta cùng với Tom - Cruise hợp tác kết thúc, ta cần một tân có đầy đủ tiềm chất nhân tuyển, đến trên đỉnh Tom - Cruise rời đi chỗ trống.”

Nghe nói như thế, Matthew thử hỏi,“Đem ta hướng siêu cấp cự tinh vị trí bên trên thôi?”

Pat - Kingsley phi thường nghiêm túc, phi thường tự tin nói,“Chính là như vậy !”

Matthew nâng tay niết niết cằm, lời kiểu này ai đều sẽ nói, Helen - Hermann cũng là tại đem hắn hướng siêu cấp cự tinh trên vị trí thôi.

Nhưng có thể bang một nhị tuyến ngôi sao trở thành siêu cấp cự tinh, dựa vào không phải miệng pháo.

Hắn nhìn nhìn Pat - Kingsley, thử hỏi,“Ngươi có cụ thể kế hoạch sao?”

Pat - Kingsley đại biểu c+ đi tìm đến, tự nhiên có điều chuẩn bị, nói,“c+ sẽ vì ngươi lượng thân đặt làm một quy hoạch. Ta có thể đơn giản với ngươi để lộ một chút.”

“Hảo a.” Matthew đến hứng thú, nếu c+ thật có thành ý, chế định kế hoạch cũng thích hợp hắn phát triển, đi ăn máng khác cũng không phải không thể,“Nói nói xem đi.”

Pat - Kingsley lại hỏi ngược lại,“Matthew, ngươi lớn nhất khuyết điểm là cái gì?”

Matthew không quá minh bạch nàng ý tứ,“Khuyết điểm?”

Muốn nói khuyết điểm, hắn thật nhiều lắm, tỷ như tham tài háo sắc, gió chiều nào theo chiều ấy, trong ngoài không đồng nhất, đạo đức thấp, thậm chí còn có chút gặp lợi vong nghĩa......

“Ngôi sao phương diện !” Pat - Kingsley dứt khoát nói thẳng,“Ngươi khuyết thiếu trọng lượng cấp giải thưởng bàng thân !”

Nàng giải thích nói,“Lấy ngươi hiện tại thương nghiệp kêu gọi lực, nếu có thể có Golden Globe, Âu Châu tam đại liên hoan phim biểu diễn thưởng hoặc là Oscar biểu diễn thưởng giải thưởng, tuyệt đối sẽ không là nhị tuyến ngôi sao !”

Matthew khẽ gật đầu,“Ngươi nói thật sự có đạo lý......”

Đáng tiếc con đường này hắn không tưởng đi.

Pat - Kingsley căn bản không biết điểm này, chung quy nàng nói này mấy giải thưởng, đối với tuyệt đại bộ phận diễn viên đều có cự đại lực hấp dẫn.

“Helen - Hermann rõ ràng tại gạt ngươi.” Pat - Kingsley rất hiểu được đào nhân kỹ xảo, có một số việc không cần đối phương lập tức tin tưởng, lại có thể mai phục một hạt giống, huống hồ nàng không phải thuận miệng vừa nói, mà là tỉ mỉ chuẩn bị,“Matthew, ngươi hiện tại lộ tuyến quá mức trọng thương nghiệp, mà xem nhẹ giải thưởng. Thương nghiệp thể hiện là ngươi kêu gọi lực, giải thưởng đột xuất là cách điệu, này hai phương diện đồng thời phát triển......”

Nàng cười cười, nói,“Nói như thế, Matthew, chỉ cần [ Cướp biển vùng Caribbean ] hệ liệt có thể cam đoan đệ nhất bộ box office biểu hiện, ngươi tại thương nghiệp phương diện kêu gọi lực liền sẽ không ra vấn đề.”

Matthew bỗng nhiên cảm giác, đi đến tiệm cà phê trong khoảng thời gian này, thuần thục là lãng phí.

Quả nhiên, Pat - Kingsley nói lên c+ cái gọi là vì hắn lượng thân tạo ra cự tinh kế hoạch,“Ta cùng c+ đều cho rằng, ngươi tại thương nghiệp phương diện trừ [ Cướp biển vùng Caribbean ] hệ liệt ngoài, không cần lại tiếp mặt khác loại hình thương nghiệp phim, hẳn là đem tinh lực chuyển tới xung thưởng mặt trên, chỉ cần [ Cướp biển vùng Caribbean ] tục tập có thể có đệ nhất bộ box office thành tích, ngươi lại dùng bốn đến năm năm thời gian, lấy đến một trọng lượng cấp biểu diễn giải thưởng, cự tinh không là vấn đề.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, cảm giác không có đàm đi xuống tất yếu , nói,“Ta hiểu được.”

“Ngươi có thể suy xét một chút.” Pat - Kingsley đương nhiên sẽ không cho rằng Matthew lập tức liền có thể cấp trả lời thuyết phục, nói,“Ta cùng c+ đều phi thường có thành ý, tiền thuê có thể hạ thấp đến 5%.”

Matthew cũng không tưởng cùng c+ nháo ra quá mức không thoải mái sự tình, đối phương tại Hollywood thế lực thật lớn, hơn nữa hắn mơ hồ nghe Helen - Hermann nói qua, cái gì tương lai nàng muốn hồi c+ linh tinh .

“Rất hậu đãi điều kiện.” Matthew sẽ không đem trong lòng suy nghĩ nói ra, có chút khách khí nói,“Kingsley nữ sĩ, ta sẽ chăm chú suy xét.”

Pat - Kingsley lại lộ ra tự tin tươi cười,“Kia hảo, ta chờ ngươi hảo tin tức.”

Nói xong, nàng đem một tấm danh thiếp đưa tới Matthew bên này.

Matthew tiếp được, trịnh trọng thu lên, đứng lên cáo từ,“Hôm nay liền đến nơi này đi.”

Pat - Kingsley cũng đứng lên, cùng hắn bắt tay chia tay.

Matthew không lại dừng lại, ra tiệm cà phê, mơ hồ nhìn thấy có cẩu tử trốn ở xa xa chụp ảnh, phỏng đoán hắn cùng Pat - Kingsley lần này gặp, nói không chừng rất nhanh liền sẽ sáng tỏ.

Còn có khả năng cẩu tử chính là c+ phương diện an bài , thông qua truyền thông đến thúc đẩy hắn đầu nhập c+ ôm ấp.

Đại bộ phận loại nhỏ trù tính công ty, rất khó lưu lại ngôi sao, giống c+ cùng William Morris này mấy đại công ty khai ra hậu đãi điều kiện, thường thường là kia vài thành danh không lâu nhị tuyến ngôi sao rất khó cự tuyệt .

Tỷ như muốn lấy đến tỷ như Golden Globe cùng Oscar linh tinh biểu diễn giải thưởng, chẳng sợ vỏn vẹn đạt được đề danh, tại đại trù tính công ty tỷ lệ đều phải lớn.

Matthew nhớ rõ hắn xem qua một phần số liệu thống kê, gần nhất mười năm phân lượng tương đối trọng giải Oscar, vượt qua 90% đều rơi vào như là c+ cùng William Morris đẳng mấy đại trù tính công ty hộ khách trong túi.

Nếu hắn cố ý Oscar tốt nhất nam chính,c+ cùng vận tác qua Nicole Kidman đăng đỉnh Pat - Kingsley, xác thật là không sai lựa chọn.

Lên dừng ở ven đường xe vị Benz đại g, Matthew không có lập tức phát động xe rời đi, ngồi ở trên chỗ điều khiển suy nghĩ một hồi, nếu hắn không có chuyển đầu c+ ý tứ, có thể thông tri Helen - Hermann một tiếng, không nói mặt khác phương diện, chỉ riêng là đối với hắn cùng Thiên Sứ trù tính công ty hiệp ước cũng có ưu việt.

Hắn cùng với Thiên Sứ trù tính công ty đệ nhất phân ba năm trưởng hợp đồng cũng sắp đến kỳ , phía trước Helen - Hermann trù tính trừu thành tỉ lệ là 8%, mượn c+ đục khoét nền tảng cơ hội, hoàn toàn có thể tại tương lai đàm phán trung, đem người đại diện tiền thuê xuống chút nữa áp.

Đột nhiên, Matthew cảm giác có người đến đào chính mình cũng là hảo sự, giống William Morris cái gì, đều nhanh chóng lại đây đào hắn hảo.

Cứ như vậy, hắn dễ dàng liền có thể đem Helen - Hermann người đại diện trừu thành đè thấp đến 5%.

Nghĩ đến đây, Matthew trực tiếp bấm gọi Helen - Hermann di động, đẳng bên kia tiếp lên đến sau, nói,“Helen, là ta. Nói cho ngươi một việc,c+ kì hạ nổi tiếng người đại diện Pat - Kingsley vừa tìm tới ta.”

Điện thoại bên kia vang lên thanh âm như cũ bình tĩnh,“Ngươi đáp ứng?”

“Không có ! ta đương nhiên cự tuyệt !” Matthew nghĩa chính ngôn từ nói,“Ta là cái loại này người sao? Ta rất có khế ước tinh thần ! ngươi không chỉ là của ta người đại diện, ta còn đem ngươi xem như thành đồng bọn cùng hảo bằng hữu, liền c+ cái loại này tiểu công ty, làm sao có khả năng đào đụng đến ta?”

Bên kia Helen - Hermann trầm mặc một hồi, mới nói,“Hi vọng ngươi trong lòng tưởng , với ngươi ngoài miệng nói như vậy.”

Matthew không có nói thêm nữa, nói đến nơi đây đủ rồi, hắn lại cùng Helen - Hermann xả vài câu, phát động ô tô, cắt đứt điện thoại triều văn phòng chỗ ở lái đi.

Thời gian dần dần tới gần Oscar trao giải điển lễ, chuẩn bị kế hoạch lập tức muốn chính thức bắt đầu thực thi, hắn muốn chuẩn bị toàn lực theo đuổi Charlize - Theron......

Hôm nay cự ly lúc trước Stuart Townsend sự kiện quá khứ hơn nửa năm , có này hơn nửa năm không song kỳ, cũng sẽ không có nhân cho rằng hắn là bên thứ ba chen chân linh tinh .

Vì oanh động hiệu quả suy xét, Matthew chuẩn bị một danh tác hoạt động.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 336: Cool Nhất Nam Nữ Muốn Cùng Một Chỗ

Hai tháng phân Los Angeles khí hậu nghi nhân, chính là du lịch hảo thời tiết, trên ý nghĩa truyền thống Hollywood địa khu, sớm liền không phải điện ảnh công ty hội tụ địa phương, mà là trở thành du lịch thắng địa, mượn dùng Hollywood điện ảnh tên tuổi, thêm Tinh Quang đại đạo đẳng cảnh điểm kêu gọi lực, Hollywood địa khu mỗi năm đều sẽ hấp dẫn hàng loạt du khách.

Tại Oscar trao giải điển lễ sắp cử hành phía trước, Hollywood địa khu du khách sổ thường thường sẽ đạt tới một Cao phong.

Adeline - Lewis cùng Michelle - Williams là một đôi đến từ Anh quốc đại học tình lữ, đồng thời cũng là cuồng nhiệt Hollywood điện ảnh đam mê giả.

“Đây chính là Tinh Quang đại đạo a !”

Đứng ở Thủy Ma thạch trên mặt đường, Adeline - Lewis nhìn từng viên kim sắc tinh tinh, dễ dàng nhận ra tinh tinh thượng danh tự, hưng phấn hô,“Mỗi một ngôi sao, đều là một vị cự tinh a !”

Đang tại vì nàng quay chụp Michelle - Williams buông xuống máy ảnh, nói,“Kia nhưng không hẳn, ta dưới chân này ngôi sao danh tự, liền phi thường xa lạ.”

Adeline - Lewis chu miệng, nói,“Ngươi bao giờ cũng là thích nói này mấy mất hứng mà nói !”

Nàng hừ một tiếng, xoay người hướng tới Kodak rạp hát bên kia đi, đẳng Michelle - Williams từ phía sau theo kịp, lại chỉ Kodak rạp hát nói,“Còn có không đến mười ngày, Oscar trao giải điển lễ liền sẽ ở trong này cử hành.”

Michelle - Williams thói quen tính nói,“Đáng tiếc chúng ta đợi không được thời điểm đó, còn có hai ngày liền muốn hồi Anh quốc .”

Adeline - Lewis nhất thời ủ rũ, một đường đi đến Kodak rạp hát phụ cận, rạp hát trên vách tường có khối màn hình lớn, đang tại truyền phát quảng cáo.

Nàng vừa muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên nghe được động cơ nổ vang thanh âm từ trên bầu trời truyền đến, vội vàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mấy đài phi cơ trực thăng từ xa xa bay tới, phía dưới còn giống như kéo cự hình tranh treo dọc, bởi phi thực thấp quan hệ, đẳng phi cơ trực thăng tiếp cận bên này sau, tranh treo dọc mặt trên chữ cái rõ ràng có thể thấy được.

Michelle - Williams ngẩng đầu nhìn hướng phi cơ trực thăng bên kia, nhanh chóng niệm ra tranh treo dọc mặt trên mà nói.

“Charlize - Theron, thỉnh đáp ứng ta theo đuổi đi !” Hắn chỉ tranh treo dọc mặt trên lạc khoản, nói thầm,“Matthew - Horner !”

Hắn nhìn về phía Adeline - Lewis, theo bản năng hỏi,“Matthew - Horner là ai?”

“Thật ngốc a !” Adeline - Lewis đẩy hắn một chút, nhắc nhở nói,“Vua Bọ Cạp, Will - Turner, Ben Gates......”

“Nguyên lai là hắn a !” Michelle - Williams bừng tỉnh đại ngộ,“Chẳng lẽ hắn muốn truy cầu Oscar ảnh hậu Charlize - Theron?”

Lời này vừa nói ra khỏi miệng, hai người trước mặt trên màn hình lớn quảng cáo cũng thay đổi, biến thành cùng phi cơ trực thăng phía dưới vắt ngang tranh treo dọc như vậy mà nói,

“Charlize - Theron, thỉnh đáp ứng ta theo đuổi đi !”

Lạc khoản địa phương viết danh tự như cũ là Matthew - Horner.

Lại hướng xa xa xem, Michelle - Williams phát hiện, xa xa một điện tử biển quảng cáo thượng, cũng xuất hiện như vậy mà nói.

Rất rõ ràng, Matthew - Horner xác thật muốn theo đuổi Charlize - Theron, còn làm ra lớn như vậy trận trận.

“Hảo lãng mạn a !” Adeline - Lewis mắt bên trong tất cả đều là tinh tinh,“Nếu có nhân nguyện ý vì ta làm như vậy, nên có bao nhiêu hảo a !”

Michelle - Williams tuyệt không xấu hổ, nói thẳng,“Không phải hảo lãng mạn, mà là hảo có tiền !” Hắn có chút khó chịu nói,“Thật sự là tiền nhiều hơn không chỗ tiêu !”

Adeline - Lewis thò tay tại hắn trên cánh tay vặn một chút, nói,“Ngươi liền không thể khiến ta nhiều say mê một hồi sao?”

Giờ khắc này, toàn bộ Hollywood địa khu đại hình điện tử biển quảng cáo, tất cả đều trở thành Matthew yêu thông báo.

Nhiều giá phi cơ trực thăng tại Hollywood trên không không ngừng xoay quanh, hướng ở này địa khu mọi người, triển lãm phía dưới tranh treo dọc.

Trận này tú tiêu phí xa xỉ, đặc biệt là tại 911 sau, có thể làm đến như thế số lượng phi cơ trực thăng tại Hollywood tầng trời thấp xoay quanh, Helen - Hermann cùng [ Smith vợ chồng ] kịch tổ đều làm không thiếu công tác.

Cơ hồ là tại phi cơ trực thăng bay ngang Hollywood địa khu kia một khắc, mạng internet bên trên liền có tương quan đưa tin,tmz các cẩu tử chuẩn bị đầy đủ, từ nhiều địa khu quay chụp đến tương quan hình ảnh cùng video, trước tiên đặt ở trang web bên trên.

Cùng lúc đó, Elena - Boyar tự mình quay chụp một đoạn Hollywood cao địa trung tâm video, thượng truyền đến tmz trên chủ trang, nháy mắt dẫn bạo mọi người bát quái chi tâm.

Matthew một mình đứng ở thương trường bên ngoài, tĩnh đẳng tham gia Dior hoạt động Charlize - Theron xuất hiện, lại thủy chung không có đợi đến nhân.

Tại phi cơ trực thăng tranh treo dọc cùng n nhiều biển quảng cáo bối cảnh dưới, hắn cô độc thân hình có vẻ hết sức thê lương.

Trận này tú không có tiến hành lâu lắm, biển quảng cáo bên trên chữ thể không đến năm phút đồng hồ liền tiêu thất, chung quy Hollywood địa khu cứng rắn quảng phí dụng xa xỉ, chẳng sợ phí tổn tất cả đều do [ Smith vợ chồng ] kịch tổ phụ trách, cũng không khả năng duy trì lâu lắm thời gian.

Cuối cùng, Matthew tiếp nhận Elena - Boyar này cái gọi là phóng viên phỏng vấn.

“Ta cùng Charlize hai năm trước nhận thức, chúng ta vẫn là phi thường hảo bằng hữu.”

Đối mặt Elena - Boyar màn ảnh, Matthew nói ra lời nửa thật nửa giả,“Cùng nhau quay chụp hoàn [ Smith vợ chồng ] sau, ta đối Charlize lý giải càng nhiều , nàng là một vị phi thường rất giỏi nữ tính, sau đó tháng trước ta đi Đức cùng bôn trì phương diện ký ước thời điểm, Charlize vừa lúc ở Munich, ta đi tìm nàng tại Munich du ngoạn vài ngày, chúng ta có càng nhiều càng thâm nhập trao đổi, ta phát hiện nàng chính là ta vẫn đang tìm kiếm người kia, nàng chính là của ta nữ thần !”

Phỏng vấn kết thúc, Matthew cùng Elena - Boyar đuổi tại mặt khác phóng viên lại đây phía trước, nhanh chóng ngồi xe ly khai hiện trường.

Bất quá mười phút sau, này đoạn video xuất hiện ở phần đông trang web bên trên.

Thẳng thắn giảng, trận này tú đơn giản thô bạo, hơn nữa không có bao nhiêu sáng ý, hiệu quả lại vô cùng tốt, nhanh chóng dẫn phát oanh động.

Tuy rằng Charlize - Theron tại hoàn thành Dior hoạt động sau, đối mặt phóng viên cùng màn ảnh không có làm bất cứ tỏ vẻ, nhưng fan điện ảnh đối với này phản ứng nhiệt liệt.

Năm trước Matthew từ Stuart Townsend trong tay cứu Charlize - Theron video cũng bị phần đông trang web tìm kiếm đi ra, đại bộ phận nhân duy trì Matthew cùng Charlize - Theron cùng một chỗ.

Hai người một là Oscar ảnh hậu, một cái khác là đang lúc hồng nhân khí ngôi sao, như vậy cao điệu kì yêu phương thức, có khả năng dẫn phát oanh động hiệu quả có thể nghĩ.

Ngay cả rất nhiều truyền thông, đều tại hâm nóng Matthew cùng Charlize - Theron là trời sinh một đôi.

Nhưng Charlize - Theron thủy chung cũng không có ngay mặt đáp lại.

Này đoạn bát quái dần dần chuyển lãnh, ngay lúc này,[ Smith vợ chồng ] kịch tổ thả ra phim đệ nhất chi chính thức trailer, nội dung hoàn toàn lấy Matthew cùng Charlize - Theron đối thủ hí làm chủ, cường điệu giảng thuật hai người tương ái tương sát cảnh tượng.

Trailer phản ứng cường liệt, tại nhiều gia đài truyền hình cùng nhiều trang web bên trên đồng thời tuyên bố, chỉ riêng Matthew cá nhân trên blog, trailer video điểm kích, trong vòng một ngày liền vượt qua năm vạn.

Đương nhiên, trailer vừa xuất hiện, không thể tránh khỏi có người sẽ hoài nghi phía trước sự kiện là cố ý hâm nóng, nhưng kịch tổ, Matthew cùng Charlize - Theron tam phương diện đều chuẩn bị hậu chiêu, không qua bao lâu liền có thể ngăn chặn mọi người miệng.

Huống hồ, hoài nghi nhân chỉ là số ít, chung quy đại bộ phận nhân quan chú giải trí bát quái chính là xem biểu tượng, đối với thực tế tình huống hoàn toàn liền không quan tâm.

Niên đại này mạng xã hội còn không có quật khởi, công chúng đối với Hollywood một ít hâm nóng thủ đoạn, miễn dịch lực thực tế cũng không cao.

Thực ra đến Matthew từng cuối cùng vài năm, đại bộ phận nhân cũng đều là bảo sao hay vậy, rất dễ dàng bị các loại tuyên truyền hâm nóng sở hướng dẫn.

Thậm chí, còn có rất nhiều Matthew cùng Charlize - Theron fan điện ảnh cho rằng bọn họ hai theo lý đương nhiên hẳn là cùng một chỗ, như là nước máy như vậy phát ra các loại nhuyễn văn.

tmz chuyên môn vi Matthew cùng Charlize - Theron sáng lập ra một bản khối, dự trắc bọn họ lúc nào sẽ chính thức cùng một chỗ.

Này gia chuyên chú bạo liêu cùng giải trí bát quái trang web, còn bày ra Matthew cùng Charlize - Theron tất yếu cùng một chỗ lý do.

“Tối khốc nam nữ đương nhiên muốn cùng một chỗ !”

“Bọn họ bụng làm dạ chịu cùng một chỗ, bọn họ theo lý đương nhiên cùng một chỗ, bọn họ lưng đeo toàn cầu giải trí tạp chí lượng bán, toàn cầu điện ảnh người xem chờ mong, toàn cầu tiểu báo phóng viên tăng ca hồng bao cùng một chỗ. Bọn họ xuất hiện ở Munich tay nắm tay. Bọn họ xuất hiện ở Los Angeles cũng nên tay nắm tay.”

“Sinh hoạt rất không thú vị, Hollywood này vài năm cũng quá không thú vị. Tại điện ảnh bên trong, Matthew cùng Charlize - Theron cần cứu vãn gia đình, trong hiện thực, bọn họ muốn cứu vãn thế giới nhàm chán. Bọn họ đồng thời xuất hiện thời khắc, trường hợp giống như Hollywood điện ảnh trung tối mạo hiểm bạo phá: Một trăm hai mươi giá trên đây máy quay phim bị răng rắc răng rắc ấn vang, bất đồng cơ vị bất đồng góc độ bị sáng tỏ, toàn bộ thế giới lặng ngắt như tờ, sở hữu lỗ tai đều trở thành im ắng thu âm can, tùy thời chờ đợi bọn họ dấu vết để lại thanh âm.”

“Đặc tả, truy quang, tung tin vịt, bác bỏ tin đồn, một đợt mới tung tin vịt cùng một đợt mới bác bỏ tin đồn...... Ai kêu bọn họ là có sử tới nay tối khốc nam nhân cùng nữ nhân đâu?”

“Chúng ta tựa như Hollywood nhà sản xuất tại chọn lựa nhân vật kết thành đôi đồng thời, rõ ràng vô cùng nhìn thấy xứng đối sau lưng che giấu cự đại box office giá trị như vậy, không cần bất cứ hoài nghi minh bạch, bọn họ cùng một chỗ, sắp gợi ra cái dạng gì vận mệnh.[ Smith vợ chồng ] trailer chứng minh điểm này -- phấn khích hỏa bạo !”

“Người xem không phải muốn nhìn một hồi động tác điện ảnh, mà là muốn xem tối khêu gợi nam nữ tán tỉnh, bọn họ làm được rất tốt, đồng thời ý thức được có thể làm được càng tốt, bọn họ đem người xem chờ mong nhìn thấy trường quay ngoài lề phóng đại , tiến cử hiện thực.”

“Vì sao người xem bao giờ cũng là chờ mong trên màn ảnh ngôi sao tình lữ, ở trong hiện thực sinh hoạt cũng yêu được khó bỏ khó phân đâu? Bởi vì bọn họ hảo xem. Xem thử Matthew - Horner cùng Charlize - Theron bị trảo chụp ảnh chụp, nào nhất trương đều cảnh đẹp ý vui, giống như ảnh sân khấu.”

“Từ Matthew - Horner chính thức tuyên bố theo đuổi Charlize - Theron bắt đầu, thật nhiều chuyên gia nhảy ra, xem tướng mạo, xem chòm sao, phân tích bọn họ vận thế. Thật nhiều bằng hữu nhảy ra ngoài, xem chuyện cũ, xem tính cách, xem chi tiết, dự trắc bọn họ tương lai. Tình tiết tùy thời biến đổi, mỗi một bước đều không thể tưởng tượng, kế tiếp càng thêm khúc chiết ly kỳ......”

Đương nhiên, này bát quái sẽ không thật khúc chiết ly kỳ, bởi vì Matthew cùng Charlize - Theron công khai địa điểm là Oscar thảm đỏ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 337: Ếch Xanh Cùng Vương Tử

Cầu vé tháng cùng phiếu đề cử !

Ngàn vạn ánh đèn chiếu sáng Kodak rạp hát, cự đại Oscar tiên sinh đứng sừng sững tại thảm đỏ chỗ cuối, một đám ngăn nắp lượng lệ ngôi sao đi lên thảm đỏ, hấp dẫn vô số người chú ý, tại đây đặc thù ban đêm, ngôi sao cùng điện ảnh mới là toàn bộ USA nhân vật chính, Oscar trên thảm đỏ bất cứ gió thổi cỏ lay, đều có khả năng bị người thảo luận tròn một năm.

Oscar trên thảm đỏ, tối thụ chú ý thường thường là đoạt giải đứng đầu cùng có đề tài tính đương hồng ngôi sao.

Cho nên, đương Matthew nắm Charlize - Theron thủ hạ xe, mười ngón giữ chặt đi lên thảm đỏ thời điểm, lập tức hấp dẫn sở hữu truyền thông phóng viên chú ý.

Nháy mắt, hai người trở thành toàn bộ Oscar trao giải điển lễ trên thảm đỏ tuyệt đối trung tâm điểm.

“Bọn họ thật cùng một chỗ ?”

“Thượng Đế a, này một đối thật xứng.”

Chụp ảnh truyền thông phóng viên trung vang lên một mảnh nghị luận thanh âm.

Đèn flash sáng khởi bạch mang, hoàn toàn che đậy Matthew cùng Charlize - Theron thân ảnh, một khắc cũng không có ngừng lại, để người cơ hồ không mở ra được ánh mắt.

Liền tại thiểm tắt đèn cùng vô số ánh mắt chú ý dưới, Matthew nắm Charlize - Theron đi lên thảm đỏ.

“Chậm một chút !”

Ẩn ẩn có thể nhìn ra hiệu quả không sai, Matthew kéo dưới Charlize - Theron,“Đừng có gấp.”

Charlize - Theron phi thường phối hợp, lập tức thả chậm cước bộ, cùng Matthew cùng nhau, liên tiếp triều thảm đỏ hai bên phất tay.

Gánh vác tuyên truyền sứ mệnh, Matthew đương nhiên muốn tại hợp lý phạm vi bên trong, đem thảm đỏ thời gian kéo đến dài nhất.

Charlize - Theron đến gần Matthew bên tai thấp giọng nói,“Gần nhất cảm giác dứt khoát rất tệ !”

Matthew quay đầu, cùng nàng bày ra một bộ thâm tình đối diện bộ dáng,“Sally, không làm điểm đặc biệt , ta như thế nào có thể đả động ngươi?”

Charlize - Theron không nói gì, nắm Matthew thủ tiếp tục đi về phía trước.

Hai người đi qua thảm đỏ tốc độ xác thật có chút chậm, tiến vào truyền thông khu thời điểm, mặt sau Salma Hayek chỉ có không đến ba mươi thước Anh liền đuổi theo .

Tiến vào truyền thông phỏng vấn khu, Matthew cùng Charlize - Theron đứng ở nhất chúng phóng viên trước mặt, show ân ái lên.

Cùng lúc đó, hệ thống mạng đồ văn trực tiếp Oscar trao giải điển lễ trang web bên trên, thảo luận khu bên trong xuất hiện hôm nay thảm đỏ nghi thức bắt đầu sau nhiệt liệt nhất một lần thảo luận.

“Tối khốc nam nữ rốt cuộc cùng một chỗ a !”

“Matthew so với kia ai ai ai, chính là phía trước cái kia, cường nhiều lắm !”

“Charlize - Theron rốt cuộc gặp thích hợp nàng nam nhân.”

“Chúc phúc Matthew - Horner cùng Charlize - Theron.”

Bởi năm trước kia đoạn Matthew anh hùng cứu mỹ nhân video còn tại, Matthew cùng Charlize - Theron cuối cùng đi đến cùng nhau, trên cơ bản không có thu nhận chửi rủa thanh âm, tuyệt đại bộ phận nhân ngược lại cho rằng hai người nên đi đến cùng nhau.

Phỏng vấn khu bên trong, Matthew cùng Charlize - Theron đứng ở trực tiếp phương abc đài truyền hình phỏng vấn phóng viên cùng máy quay phim phía trước màn ảnh.

“Xin hỏi, Matthew.” Cái kia nữ phóng viên hảo kỳ hỏi,“Ngươi cùng Theron tiểu thư hiện tại quan hệ......”

Matthew thâm tình nhìn Charlize - Theron liếc nhìn, cười nói,“Sally là bạn gái của ta.”

Cái kia nữ phóng viên lại đem microphone thò đến Charlize - Theron trước mặt, hỏi,“Theron tiểu thư, ngươi hay không là bị Matthew danh tác theo đuổi đả động ?”

“Có phương diện này nguyên nhân đi.” Charlize - Theron tương đối muốn hàm súc một điểm,“Ta cùng Matthew nhận thức có vài năm , chúng ta lẫn nhau lý giải, trải qua tại Munich ở chung, xác định đối phương chính là cần nửa kia, cho nên ta đáp ứng Matthew theo đuổi.”

abc này phóng viên hỏi tiếp ra một rất sát phong cảnh vấn đề,“Matthew, năm trước ngươi từng từ Stuart Townsend gia bạo trung cứu Theron tiểu thư, ngươi thấy thế nào Theron tiểu thư cùng Stuart Townsend ở giữa quan hệ?”

Nghe được này vấn đề, Charlize - Theron sắc mặt có chút khó coi, Matthew nhẹ nhàng kéo tay nàng một chút, Charlize - Theron minh bạch Matthew ý tứ, nhịn xuống không nói gì.

Matthew thoải mái hồi đáp,“Sally là của ta nữ thần, trong cảm nhận của ta hoàn mỹ nữ tính.” Hắn quay đầu nhìn về phía Charlize - Theron,“Từng cái nữ hài tại hôn đến thuộc về nàng vương tử phía trước, khó tránh khỏi sẽ gặp được ếch.”

Lời này khiến Charlize - Theron tâm tình hảo không thiếu, so với Stuart Townsend kia chỉ ếch, Matthew xác thật cực kỳ giống một vương tử.

Matthew lại gần, tại Charlize - Theron trên môi hôn một phát, Charlize - Theron cũng phối hợp thò tay móc lấy hắn cổ, hai người đều là một bộ say mê tại tình yêu ngọt ngào trung dáng vẻ hạnh phúc.

Phỏng vấn kết thúc, Matthew cùng Charlize - Theron dắt tay đi vào Kodak rạp hát, bởi bọn họ là tại vĩ đoạn đi lên thảm đỏ, không lại tiến khách quý phòng nghỉ chờ, trực tiếp đi Kodak rạp hát chính sảnh.

Hai người đều là trao giải khách quý, chỗ ngồi cũng tương đối tới gần, tìm đến chỗ ngồi ngồi xuống, Charlize - Theron thả lỏng xuống dưới, có thể ở trên thảm đỏ lấy nữ hoàng bàn khí chất bộ dạng miểu sát nhất chúng nữ tinh, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng.

Nàng cùng bên tay phải Antonio - Banderas chào hỏi, quay lại bên trái, thấp giọng hỏi Matthew,“Vừa ngươi nói đều là thật ?”

Matthew cũng hạ giọng, chăm chú nói,“Sally, ta đối với ngươi nói qua mỗi câu đều là thật .” Hắn đem tay đặt ở chính mình trên ngực,“Chẳng lẽ ngươi không cảm giác của ta chân tâm sao?”

Charlize - Theron có điểm chần chờ, do dự một hồi, vẫn là nói,“Ngươi là rất tốt bằng hữu, lại không hẳn là một đủ tư cách tình nhân.”

Matthew cười cười, nắm lên Charlize - Theron thủ hôn hôn,“Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem .”

Charlize - Theron nghi hoặc nhìn Matthew liếc nhìn, không có lại mở miệng nói chuyện.

Ban sơ Matthew nói muốn mượn cơ hội này thật theo đuổi nàng thời điểm, nàng cho rằng Matthew là tại nói đùa, nhưng từ Munich bắt đầu, dần dần ý thức được Matthew khả năng là chăm chú ......

Hai người từ bằng hữu thật biến thành tình lữ, thích hợp sao?

Vang lên tiếng âm nhạc đánh gãy Charlize - Theron suy nghĩ, Oscar trao giải điển lễ kéo ra mở màn, hắc nhân hài kịch diễn viên Chris Rock đi lên vũ đài, bắt đầu mỗi một giới Oscar trao giải điển lễ người chủ trì talk show.

Lúc này có công tác nhân viên lại đây thông tri Matthew, Matthew đứng lên theo công tác nhân viên tiến vào hậu trường, hắn lên đài thời gian rất ngắn, không phải vì kẻ đoạt giải trao giải, mà là giới thiệu đạt được tốt nhất phim đề danh [ Finding Neverland ].

Có thể lấy đến cơ hội này, hơn phân nửa là Summit Entertainment cố gắng vận tác kết quả, nửa kia phỏng chừng là bên chủ sự suy xét đến hắn cùng Johnny - Depp quan hệ.

[ Finding Neverland ] nam nữ nhân vật chính phân biệt là Johnny - Depp cùng Kate - Winslet.

Đây là một bộ điển hình nhân vật phim truyện ký, cũng là Miramax Weinstein huynh đệ vi Ottoman lượng thân định chế điện ảnh.

Matthew đi đến hậu trường, từ dạ hội phó đạo diễn trong tay tiếp nhận sớm chuẩn bị tốt xuyến từ, đi đến vũ đài lối vào, kiên nhẫn đợi lên.

Qua không đến năm phút đồng hồ, lấy đến tốt nhất nữ phụ Cate - Blanchett từ trên vũ đài đi vào hậu trường, trên vũ đài ngọn đèn chuyển ám, Matthew tại phó đạo diễn nhắc nhở dưới, đi lên vũ đài.

Một tuần phía trước, hắn từng lại đây tập luyện một lần, có thể nói là ngựa quen đường cũ.

Ngọn đèn sáng khởi, âm nhạc vang lên, Matthew bên tay trái trên màn hình lớn, thả ra hình ảnh.

Đẳng âm nhạc rơi xuống, Matthew nhìn trên màn ảnh lớn truyền phát [ Finding Neverland ], đối với microphone cao giọng nói,“Phim giảng thuật tại hai mươi thế kỷ sơ London, tác gia James - Barry quen biết 4 không có phụ thân hài tử, tại cùng bọn họ ở chung trong quá trình chiếm được linh cảm, sáng tác một bộ lấy một không muốn lớn lên tiểu hài tử vì chủ nhân công nhi đồng sách báo, cũng đắp nặn ra một nổi tiếng kinh điển đồng thoại nhân vật ‘Peter Pan’ Peter Pan......”

Như là Oscar trao giải điển lễ đẳng dạ hội xuyến từ, đều là bên chủ sự tỉ mỉ chuẩn bị .

Matthew càng thêm dứt khoát, trực tiếp chiếu xuyến từ niệm đi ra,“Này bộ phim từ thứ nhất màn ảnh bắt đầu vẫn làm người ta thoải mái sung sướng. Phim trung còn tràn ngập các loại có thể để người liên tưởng đến thơ ấu trải qua chi tiết, từng cái cảnh tượng ngươi đều có thể tìm đến đủ loại kiểu dáng ôn nhu, một Oscar tốt nhất phim đề danh,[ Finding Neverland ] thực chí danh về !”

Bốn mươi lăm giây sau, giới thiệu giai đoạn kết thúc, Matthew từ vũ đài một mặt khác xuất khẩu đi ra, hoàn thành tại Oscar trên vũ đài lần đầu lượng tướng.

Tại trên thảm đỏ, hắn cùng Charlize - Theron có thể giành nổi bật, nhưng đêm nay trao giải điển lễ bên trên, nổi bật chú định là các vị giải Oscar đoạt giải .

Clint - Eastwood đạo diễn [ Million Dollar Baby ] tổng cộng đạt được tứ Hạng đại thưởng, trong đó bao gồm tốt nhất phim, mà The Aviator tắc đạt được ngũ Hạng đại thưởng, trong đó bao gồm Cate - Blanchett đạt được tốt nhất nữ phụ, mà Jamie Foxx tắc lấy hắn tại Ray trong biểu hiện thắng được tốt nhất nam chính thưởng, trở thành lại một người da đen ảnh đế.

Tại tốt nhất đạo diễn giác trục trong, Martin - Scorsese lại một lần nữa tay không mà về, mà Clint - Eastwood tắc dựa vào [ Million Dollar Baby ] mà bưng đi tốt nhất đạo diễn tiểu kim nhân.

[ Million Dollar Baby ] tuyệt đối là đêm nay lớn nhất người thắng, Hollywood nổi tiếng nữ hán tử Hilary - Swank lấy này bộ phim cầm đi tốt nhất nữ chính, đây cũng là nàng năm năm bên trong lần thứ hai đạt được ảnh hậu.

Này bộ phim còn chế tạo một tốt nhất nam phụ, Morgan - Freeman lần đầu tiên nâng lên Oscar tiểu kim nhân.

Cứ việc phía trước đối thủ cạnh tranh sáng tỏ hắn cùng với kế tôn nữ ở giữa bất luận quan hệ, lại không có ảnh hưởng đến hắn cầm giải thưởng, Hollywood ngôi sao gièm pha cùng hắc liêu thật sự nhiều lắm, nhiều đến truyền thông cùng công chúng đều chết lặng .

Hollywood ngôi sao tính hai mặt, cũng tại Morgan - Freeman trên người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, ai có thể nghĩ đến này vị hắc nhân diễn viên, liên kế tôn nữ đều có thể xuống tay?

Dạ hội lớn nhất thất ý giả không thể nghi ngờ là Martin - Scorsese cùng Leonardo - DiCaprio, phân biệt cố ý tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất nam chính hai người, tất cả đều tay không mà về.

Matthew mơ hồ nhớ rõ, này hai người tại một đoạn thời gian rất dài đều cùng Oscar tương đối lên kình.

Trao giải điển lễ kết thúc, hàng loạt ngôi sao lao tới ‘Oscar chi dạ’ party, cẩu tử cùng phóng viên cũng chen chúc mà đi, nhưng mà tương đương một bộ phận phóng viên chuyển dời mục tiêu, nhìn chằm chằm Matthew cùng Charlize - Theron, dùng máy ảnh cùng máy quay phim ghi lại dưới hai người dắt tay đi vào một nhà khách sạn......

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 338: Quả Hồng Muốn Tìm Mềm Bóp

Phanh -- phanh --

Cửa sổ xe thủy tinh gõ tiếng vang lên, ngồi ở trong xe ngủ gật Holk lập tức bừng tỉnh, ngẩng đầu hướng bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy hợp tác cầm một ly cà phê đang đứng ở trước cửa kính xe.

Hắn nhanh chóng hàng xuống cửa sổ xe, tiếp nhận hợp tác truyền đạt cốc giấy cà phê, mở ra uống một ngụm, hỏi,“Matthew - Horner cùng Charlize - Theron từ trong khách sạn đi ra sao?”

Xe bên ngoài nhân lắc đầu,“Không có.”

Holk mở cửa xe xuống xe, chung quanh nhìn nhìn, tối hôm qua thủ tại chỗ này đồng hành tựa hồ không thiếu.

Thái Dương đã thăng lên, hắn tay đáp mái che nắng che khuất có chút chói mắt dương quang, nhìn về phía khách sạn cửa bên kia, trong khách sạn lục tục có người đi ra, lại không gặp kia hai quen thuộc thân ảnh.

“Đồng dạng là nam nhân......” Holk lắc lắc đầu, phi thường khó chịu, nói,“Matthew - Horner tại khách sạn xa hoa phòng bên trong cùng Oscar ảnh hậu làm bừa, chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài thổi một đêm gió lạnh.”

Này làm người hưởng thụ chênh lệch cũng quá lớn.

“Đi ra !”

Không biết ai hô một câu, Holk cũng nhìn thấy khách sạn cửa đi ra hai quen thuộc bóng người, lập tức ném xuống trong tay giấy chất ly cà phê, nắm lên treo tại trên cổ máy ảnh, lấy trăm mét tiến lên tốc độ chạy qua, ngắn ngủi vài giây sau, liền tuyển đến thích hợp quay chụp góc độ, cầm lấy máy ảnh, màn ảnh nhắm ngay vừa đi ra khách sạn Matthew - Horner cùng Charlize - Theron, không ngừng ấn shutter.

Màn ảnh bắt giữ hình ảnh trong, Charlize - Theron nét mặt tỏa sáng, Matthew - Horner tinh thần chấn hưng, vừa thấy tối hôm qua liền không làm hảo sự.

Holk vừa quay chụp vừa mắng nói,“Thật sự là một đôi cẩu nam nữ.”

Chụp đến Matthew - Horner cùng Charlize - Theron đồng thời tiến vào khách sạn ảnh chụp, hiện tại lại chụp xuống bọn họ tay trong tay rời đi khách sạn, xem như tọa thực này hai người tối hôm qua Oscar sau cùng nhau mở phòng.

Đêm nay vất vả, như thế nào cũng có thể đổi đến một hai ngàn dollar, chung quy đương sự là Matthew - Horner cùng Charlize - Theron.

Khách sạn cửa, Matthew cùng Charlize - Theron cùng tiến lên xe.

“Ngươi đi nơi nào?” Charlize - Theron hỏi,“Trước đưa ngươi trở về.”

Matthew lười biếng duỗi eo, trực tiếp đối tài xế nói,“Đi Burbank Thiên Sứ trù tính công ty.”

Tài xế phát động ô tô, Charlize - Theron thăng lên tấm chắn, Matthew hỏi,“Muốn hay không ngươi tại Thiên Sứ trù tính công ty chỗ đó chờ ta một hồi? Ta đi lấy vài thứ, sau đó cùng nhau hồi nhà ta?”

Charlize - Theron lạnh lùng nói,“Tối hôm qua ngươi ép buộc lâu như vậy còn chưa đủ sao? Ta mệt mỏi, muốn trở về ngủ.”

Thực ra tại Munich một ngày buổi tối, hai người uống nhiều rượu, liền làm tại một khối .[ bởi vì hà cua (hài hòa) ]

Ô tô nhanh chóng rời đi Hollywood địa khu, Matthew đổi đề tài, tuy rằng hắn đối Charlize - Theron phi thường có hảo cảm, nhưng cũng không có quên chính sự, nói,“Đừng quên qua vài ngày chúng ta cùng đi xem phòng ở.”

Này mấy đều là kế hoạch hảo, Charlize - Theron đương nhiên sẽ không phản đối, hỏi,“Của ngươi tiền không phải đại bộ phận đều mua cổ phiếu sao? Ngươi còn có tiền mua phòng ở?”

“Có thể thế chấp a.” Matthew đỉnh đầu xác thật không có quá nhiều tài chính,“[ Cướp biển vùng Caribbean ] tục tập rất nhanh liền sẽ quay chụp, muộn nhất sẽ không vượt qua tháng tư trung, Disney ảnh nghiệp liền sẽ thanh toán cho ta đệ nhất bút thù lao.”

Charlize - Theron nghĩ nghĩ, nói,“Hành a, ta trở về xem xem nhật trình, ngày nào đó có thời gian ta thông tri ngươi.”

“Có thể.” Matthew trước tiên chào hỏi,“Ý đồ khu vực là Beverly Hills, Santa Monica sơn cốc cùng Malibu bãi biển.”

“Tùy tiện hảo.” Charlize - Theron cũng không để ý,“Mua phòng ở người là ngươi.”

Matthew nhắc nhở nói,“Đừng quên, Sally. Ngươi là nữ chủ nhân.”

Charlize - Theron không tỏ rõ ý kiến, xe rất nhanh dừng ở Thiên Sứ trù tính công ty trước cửa, đẳng Matthew xuống xe sau, nàng không có lập tức khiến tài xế đi, nhìn Matthew cao lớn thân ảnh đi hướng kia tòa Tiểu Lâu, trong mắt lóe qua nghi hoặc cùng phức tạp.

Nàng thò tay xoa xoa mặt, chẳng lẽ thật sự muốn làm Matthew bạn gái?

Hàng xuống tấm chắn, Charlize - Theron đối tài xế khoát tay, tài xế phát động ô tô rời đi, nàng xem Matthew thân ảnh biến mất tại Tiểu Lâu cửa, quyết định đi một bước xem một bước hảo.

Dù sao nàng lại không nghĩ tới muốn kết hôn......

Tiến vào Thiên Sứ trù tính công ty, Helen - Hermann cũng không tại, Matthew cùng nàng trợ lý chào hỏi, từ phòng tư liệu lấy ra Mercedes Benz công ty lại một lần phát tới được quảng cáo kịch bản.

Xác định khiến Michael Bay đảm nhiệm tân quảng cáo đạo diễn sau, bởi quay chụp liền tại Los Angeles Disney nhà sản xuất tiến hành, Michael Bay cũng bắt đầu thực tế tham dự quảng cáo lên kế hoạch, hắn cùng Mercedes Benz quảng cáo tổng giám bàn bạc một lần, toàn diện phủ quyết phía trước kịch bản, tự mình thiết lập tân quảng cáo kịch bản.

Phía trước quảng cáo kịch bản liền không vài tờ, Matthew tân lấy đến tay kịch bản càng là chỉ có đáng thương một trang giấy, mặt trên văn tự cũng cực kỳ hữu hạn, căn bản nhìn không ra Michael Bay muốn chụp cái gì.

Lấy hắn phỏng đoán, phỏng chừng Michael Bay muốn tới quay chụp ngày đó, mới sẽ chân chính xác định quảng cáo nội dung, hơn nữa lại cho hắn này diễn viên hiện trường nói hí.

Có chút đạo diễn không thích nói hí, thích khiến diễn viên căn cứ phần mình đối kịch bản lý giải đến làm; Có chút đạo diễn tắc thích giải thích rõ ràng, khiến diễn viên dựa theo đạo diễn ý đồ quay chụp.

Theo Matthew biết, Michael Bay thuộc về sau một loại.

Rời đi Thiên Sứ trù tính công ty thời điểm, Matthew còn từ trước thính mang đi vài phần báo chí, cùng phía trước dự tính như vậy, hắn cùng Charlize - Theron tại Oscar trên thảm đỏ cao điệu hiện thân, chính thức công bố cùng một chỗ, cướp được phần đông trang, đặc biệt là một ít chuyên chú giải trí bát quái tiểu báo, còn đem hai người tại phỏng vấn khu thâm tình hôn môi ảnh chụp, đặt ở đầu bản đầu đề mặt trên.

Về đến trong nhà, hắn lại nhìn nhìn trên mạng, về hắn cùng Charlize - Theron tại Oscar trao giải điển lễ sau đi khách sạn khai phòng tin tức, đã ở trên mạng nơi nơi truyền lưu .

Này thành công hấp dẫn đến phần đông chú ý ánh mắt.

Hơn nữa tương quan hâm nóng không có kết thúc.

Một tuần sau,tmz bạo liêu, Matthew cùng Charlize - Theron cùng nhau tại Beverly Hills xem phòng, chuẩn bị mua hào trạch cùng kiến ái sào.

Tiếp, lại có báo chí xưng, hai người khả năng tại cộng đồng diễn viên chính [ Smith vợ chồng ] Bắc Mĩ phát hành sau kết hôn.

Bởi Matthew cùng Charlize - Theron bát quái chuyện xấu, lấy năm trước không thua gì Brad - Pitt cùng Angelina - Jolie nhiệt độ điên cuồng truyền bá, hai người diễn viên chính [ Smith vợ chồng ] cũng hấp dẫn hàng loạt fan điện ảnh chú ý.

Tại một nhà trang web Oscar sau thống kê kỳ nghỉ hè được chú ý nhất đại phiến trong,[ Smith vợ chồng ] xếp hạng tại vị thứ ba, gần với [ Star Wars Episode 3: Sith báo thù ] cùng Spielberg đạo diễn War of the Worlds, đem trọng khải bản [ Batman ] cùng [ Charlie cùng chocolate nhà máy ] đẳng đứng đầu phim đều áp đi xuống.

Đương nhiên,[ Smith vợ chồng ] muốn box office đại bán, tuyên truyền marketing tương đương mấu chốt, nhưng phim cũng muốn cam đoan nhất định chất lượng, bằng không tại cơ hồ từng cái cuối tuần đều có đại hình thương nghiệp điện ảnh công chiếu kỳ nghỉ hè, khẳng định sẽ bao phủ tại phiến hải uông dương trong.

Summit Entertainment đầu tư một ức dollar này bộ phim, ban sơ muốn giao cho 20th Century Fox phát hành, nhưng Summit Entertainment muốn khiến phim vào tháng năm phân thượng nửa tháng phát hành, nhưng 20th Century Fox tháng năm gặp mặt lần đầu phát hành [ Kingdom of Heaven ], tháng năm trung tuần càng là có [ Star Wars Episode 3: Sith báo thù ] phát hành, căn bản không có khả năng đem quá nhiều tài nguyên đầu tại một bộ ngoại lai phát hành phim mặt trên.

Năm trước sáu tháng cuối năm, tại Helen - Hermann giật dây bắc cầu dưới, Summit Entertainment cùng Akiva - Goldsman cùng Universal ảnh nghiệp đạt thành phát hành hiệp nghị, do Universal ảnh nghiệp phụ trách [ Smith vợ chồng ] Bắc Mĩ cùng hải ngoại phát hành.

[ Smith vợ chồng ] Bắc Mĩ công chiếu ngày định ở 5 nguyệt 13 ngày, này cuối tuần lịch phát hành coi như lý tưởng, đồng cuối tuần không có thực lực tương đối cường phim phát hành, duy nhất lấy hơi lớn trên quy mô ánh là [ Danny The Dog ].

Này bộ phim do Luc Besson biên kịch cùng giám chế, đến từ Đông Phương động tác ngôi sao Jett - lý diễn viên chính, sản xuất phí tổn cũng đạt tới 4500 vạn dollar.

Bất quá, Summit Entertainment cùng Universal ảnh nghiệp rõ ràng không đem [ Danny The Dog ] để vào mắt.

Trên thực tế, Luc Besson biên đạo phim, tại Bắc Mĩ điện ảnh trên thị trường box office liền không như thế nào dễ chịu, đại bạo càng là tuyệt đối chỉ có một.

[ Smith vợ chồng ] chủ yếu đối thủ cạnh tranh là tại tiền một cuối tuần cùng sau một cuối tuần.

Tiền một cuối tuần, 20th Century Fox đầu tư chế tác, do Ridley - Scott đạo diễn cùng Orlando - Bloom diễn viên chính [ Kingdom of Heaven ] sẽ đúng giờ phát hành; Sau một cuối tuần, George - Lucas [ Star Wars Episode: Sith báo thù ] sẽ suy diễn Skywalker gia tộc có một không hai.

Nguyên bản, Matthew tưởng thăm dò hỏi một chút có thể hay không đem lịch phát hành điều chỉnh đến bỏ mình tướng sĩ ngày kỷ niệm ngày nghỉ, bởi vì đương cuối tuần phát hành [ The Longest Yard ] hắn không có bất cứ ấn tượng, phỏng chừng không phải đặc biệt đại nhiệt điện ảnh.

Nhưng loại này nếm thử lấy thất bại mà chấm dứt, hắn chỉ là một diễn viên, vừa không có đầu tư, lại không kiêm nhiệm người sản xuất, tại công chiếu ngày phương diện căn bản không có bất cứ quyền phát ngôn.

Đương nhiên, Akiva - Goldsman cũng cho hắn giải thích qua, đồng cuối tuần bính do Adam - Sandra diễn viên chính bóng bầu dục đề tài phim, tuyệt đối so với đồng cuối tuần đụng lên [ Danny The Dog ] như vậy phim, phiêu lưu lớn hơn mười mấy lần.

Tại phần đông cuối tuần lịch phát hành đều dũng mãnh tràn vào có được nhất định thể lượng thương nghiệp đại tác dưới tình huống, quả hồng đương nhiên muốn chọn mềm niết.

Tháng bảy ngược lại là có cạnh tranh lực càng nhỏ cuối tuần lịch phát hành, nhưng Universal ảnh nghiệp cùng Summit Entertainment không có khả năng đem [ Smith vợ chồng ] đẩy đến như vậy xa thời gian đoạn phát hành, bất cứ bát quái đều có thời hiệu tính, đến tháng bảy thời điểm, liền tính Matthew cùng Charlize - Theron lại làm ra cái gì chuyện xấu, cũng không có nhiệt độ chưa tiêu tháng năm hiệu quả hảo.

Toàn bộ hâm nóng kế hoạch liên hệ chặt chẽ đi, trung gian cũng không khả năng tha thời gian dài như vậy, bằng không khẳng định sẽ ảnh hưởng tuyên truyền hâm nóng hiệu quả.

Universal ảnh nghiệp cùng Summit Entertainment sách lược rất minh xác, lấy dày đặc tuyên truyền hâm nóng đem fan điện ảnh cùng tiềm tại người xem nhiệt độ cùng chú ý tận khả năng điều động lên đến, khiến đại bộ phận nhân tuần đầu liền có thể tiến rạp chiếu phim mua phiếu.

Hơn nữa căn cứ thị trường đánh giá cùng nhiều mặt phản hồi,[ Sith báo thù ] không có trong tưởng tượng như vậy đáng sợ, một bộ [ nhân bản nhân chiến tranh ], khiến vô số người đối George - Lucas thất vọng đến cực điểm,[ Sith báo thù ] khẳng định sẽ bị tiền tác liên lụy.

Liền tại Matthew chú ý này mấy thời điểm, National Treasure kết thúc Bắc Mĩ chiếu phim.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 339: Cải Biên Quyền

Tháng tư sơ, National Treasure chính thức rời khỏi Bắc Mĩ cụm rạp thị trường, tuy rằng Matthew không có giống Halle Berry như vậy, tham dự Oscar trao giải điển lễ phía trước giải Mâm Xôi Vàng, nhưng này bộ phim chuyên nghiệp danh tiếng vẫn ở trượt.

Hết hạn đến phim hạ màn, chuyên môn thu thập bình luận điện ảnh bóng người bình làm căn cứ Rotten Tomatoes trang web, Rotten Tomatoes mới mẻ độ hạ xuống đến 45%, chỉ xem bình luận điện ảnh nhân chấm điểm mà nói, National Treasure tuyệt đối là một bộ box office siêu cấp ăn hành phim dở.

Sự thật lại vừa vặn tương phản, này bộ người xem danh tiếng không sai hợp gia hoan giải trí điện ảnh, lấy 2 ức 2560 vạn dollar Bắc Mĩ box office, lực áp 20th Century Fox [ hậu thiên ] 1 ức 8670 vạn dollar cùng [ The Bourne Identity 2] 1 ức 7264 vạn dollar, xếp hạng tại 2004 niên độ Bắc Mĩ box office bảng xếp hạng vị thứ bảy.

Lấy một ức dollar chế tác phí tổn, đổi về 2 ức 2560 vạn dollar Bắc Mĩ box office, National Treasure hoàn toàn có thể dùng đại lấy được thành công đến hình dung.

Hơn nữa phim hải ngoại box office biểu hiện cũng tương đương không sai, cho đến bây giờ đã xuất hiện ở gần trăm quốc gia cùng địa khu điện ảnh thị trường bên trên, hải ngoại box office tích lũy cũng vượt qua 2 ức dollar, có 2 ức 4320 vạn dollar nhiều.

Đến tận đây, National Treasure toàn cầu box office tích lũy 4 ức 6820 vạn dollar.

Tuy rằng phim tại một ít hải ngoại quốc gia còn không có hạ màn, nhưng còn thừa còn tại chiếu phim , cơ bản đều là tỷ như Farrow quần đảo cùng hải như vậy thị trường, có thể thu hoạch box office có chút ít còn hơn không.

Này bộ phim cuối cùng toàn cầu box office không có khả năng vượt qua 5 ức dollar.

Nhưng 4 ức 6820 vạn dollar con số, cũng đủ để khiến tham dự này bộ phim các phương diện đều cười đến không khép miệng.

Dù cho National Treasure chuyên nghiệp danh tiếng không tốt, như cũ không thể thay đổi thương nghiệp thành công sự thực, Matthew lại chứng minh chính mình tại động tác loại phim phương diện giá trị thị trường.

Disney ảnh nghiệp bởi vì Walt Disney quan hệ cũng có chút hỗn loạn, tạm thời không còn chú ý tục tác, bất quá làm phim chế tác phương chi nhất Jerry - Bruckheimer điện ảnh công ty, lại đem National Treasure tục tập đề lên nhật trình, hơn nữa có chuyên gia bước đầu tiếp xúc Helen - Hermann.

Helen - Hermann một điểm đều không khách khí, xét thấy Matthew liên tiếp lấy được box office thành công, lại thêm tục tập thù lao gia quy tắc có sẵn tắc, trực tiếp nói cho Jerry - Bruckheimer điện ảnh công ty đại biểu, không có hai ngàn vạn dollar thù lao, Matthew tục tập diễn viên hợp đồng đàm đều không dùng đàm.

Theo sau, Jerry - Bruckheimer điện ảnh công ty bên kia không có tin tức, lấy Matthew phỏng đoán, phỏng chừng là muốn đẳng Disney ảnh nghiệp thái độ lại làm tính toán.

National Treasure lấy được tiếp cận 5 ức dollar toàn cầu box office, đối với Matthew đến nói tuyệt đối là một tin tức tốt, đồng thời một cái khác tin tức tốt cũng truyền tới.

Xa tại New York Zack Snyder cấp Matthew gọi điện thoại tới, hắn chế tác xem thử đoạn ngắn rốt cuộc đạt được Frank - Miller tán thành, tại Helen - Hermann thuê quan hệ xã hội chuyên gia du thuyết dưới, thêm hứa hẹn hắn này nam chính thượng một bộ phim box office đại bạo, Frank - Miller trên nguyên tắc đồng ý cùng Zack Snyder cùng Matthew phương diện này tiến hành [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] trao quyền đàm phán.

“Đàm phán sẽ không lập tức tiến hành.”

Thiên Sứ trù tính công ty trong văn phòng, Helen - Hermann nâng viền đen kính mắt, nói,“Của ta nhân truyền lại đây tin tức, Frank - Miller sớm nhất cũng muốn đến cuối tháng tư mới sẽ cùng chúng ta mở ra đàm phán.”

Matthew có chút kỳ quái,“Đây là vì sao?”

“Ngươi gần nhất đem sở hữu tinh lực đều dùng đến Charlize - Theron trên người ?” Helen - Hermann nhắc nhở nói,“[ Tội Ác chi thành ]4 nguyệt 1 ngày vừa phát hành, danh tiếng bạo bằng, đẳng này bộ phim box office cùng danh tiếng duy trì liên tục dâng lên, Frank - Miller mới tốt muốn càng cao giá.”

Matthew vỗ dưới đầu,“Ta đem [ Tội Ác chi thành ] xem nhẹ .”

Helen - Hermann nhìn hắn một cái,“Ngươi cùng Charlize - Theron tốt nhất làm tốt phòng hộ, bằng không xuất hiện trạng huống liền phiền toái .”

“Ngươi yên tâm.” Matthew nói thẳng,“Nàng so với ta an toàn ý thức còn muốn cao.”

Hắn đem thiên chuyển đề tài xả hồi quỹ đạo, hỏi,“Ngươi phỏng chừng bản quyền phí có thể có bao nhiêu?”

“Rất khó nói.” Helen - Hermann nghĩ nghĩ, nói,“Hôm nay Hollywood thương nghiệp điện ảnh trung, nguyên sang loại hình lấy được thành công số lần càng ngày càng ít, cải biên điện ảnh càng ngày càng nhận đến các đại công ty coi trọng, kia vài đứng đầu tiểu thuyết, truyện tranh hoặc là mặt khác thích hợp cải biên đề tài, bản quyền phí so 2000 năm phía trước phiên ít nhất có gấp đôi.”

“Đúng vậy.” Matthew gật gật đầu,“Đại hoàn cảnh chúng ta không thể thay đổi.”

Hiện nay Hollywood, nếu một không hỗn ra Minh đường biên kịch, cầm nguyên sang thương nghiệp kịch bản đi tìm điện ảnh công ty, bị bắt đầu dùng tỷ lệ có thể xem nhẹ bất kể.

Giống Simon - Kinberg, nếu không có Akiva - Goldsman này chế tác nhân cùng đạt được Oscar biên kịch thưởng nhân đề điểm cùng đề cử, Summit Entertainment trừ phi điên rồi, mới sẽ tiếp được [ Smith vợ chồng ] như vậy kịch bản.

Nhưng có Akiva - Goldsman đề cử, tình huống liền hoàn toàn bất đồng .

Helen - Hermann lúc này còn nói thêm,“Cải biên phí dụng dâng lên, xác thật rất để người đau đầu.” Nàng khẽ thở dài một hơi,“Của ta nhân thử qua Frank - Miller, hắn điểm mấu chốt là 800 vạn dollar, so với chúng ta dự tính cao gấp đôi.”

Matthew nhíu mày, này tuyệt đối không phải một số nhỏ.

Helen - Hermann mà nói còn không có hoàn,“Lấy trước mắt Hollywood nghiệp nội tình huống, Frank - Miller còn sẽ yêu cầu hậu kỳ phân thành.”

“Còn muốn hậu kỳ phân thành?” Matthew bỗng nhiên cảm giác chính mình cùng Zack Snyder muốn bị nhân lừa tiền.

“Không cần kỳ quái, cũng không muốn ngoài ý muốn.” Helen - Hermann ngược lại là rất bình tĩnh,“[ Tội Ác chi thành ] trước mắt danh tiếng phi thường tốt, hơn nữa không phải chuyên nghiệp danh tiếng, fan điện ảnh danh tiếng cũng rất tốt, qua lại trong giới cho rằng Frank - Miller tác phẩm cá nhân phong cách quá mức cường liệt, không quá thích hợp điện ảnh cải biên, cho nên [ Tội Ác chi thành ] cùng [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] danh khí rất lớn, lại vẫn không có điện ảnh công ty cải biên.”

Matthew minh bạch nàng ý tứ,“Hiện tại tình huống lại thay đổi,[ Tội Ác chi thành ] cơ bản có thể xác định lấy được thành công, lấy Hollywood các đại công ty phong cách, khẳng định sẽ có người coi trọng Frank - Miller mặt khác tác phẩm.”

Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một điểm,“Zack Snyder sớm liền mang theo xem thử đoạn ngắn tìm tới Frank - Miller, cho tới bây giờ Frank - Miller mới tỏ thái độ, Frank - Miller hẳn là cố ý kéo dài đi?”

“Khẳng định là có ý .” Helen - Hermann phi thường xác nhận điểm này,“Dù cho Frank - Miller bản nhân không thể tưởng được, hắn người đại diện cũng sẽ yêu cầu hắn làm như vậy.”

Matthew lại đứng lên, qua lại đi một vòng, nhíu mày nói,“Frank - Miller hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, điểm này không thể thay đổi.”

Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu,“Xác thật như thế.”

“Hậu kỳ phân thành còn dễ nói.” Matthew đi qua đi lại, ý nghĩ dần dần rõ ràng,“Gia tăng cải biên trao quyền phí mới là phiền toái.”

Nói tới đây, Matthew mới phát hiện, hắn cùng Zack Snyder căn bản không có vận tác điện ảnh kinh nghiệm, ngay cả Helen - Hermann phương diện này kinh nghiệm cũng ít được đáng thương, xem nhẹ rất nhiều trọng yếu vấn đề.

Đặc biệt là tài chính phương diện, bọn họ chỉ kế hoạch bốn trăm vạn dollar ngạch độ.

Hắn quay đầu nhìn về phía Helen - Hermann,“Theo ta được biết, Zack Snyder trong tay không có nhiều như vậy tiền, hắn đạo diễn [ Dawn of the Dead ] tiền lương chỉ có mấy chục vạn dollar, tất cả đều ném tới xem thử đoạn ngắn chế tác thượng, phía trước đương quảng cáo cùng mv đạo diễn kiếm đến tiền lương, phần lớn biến thành tài sản cố định.”

Phương diện này sự tình, Zack Snyder cùng hắn thương nghị chế tác xem thử đoạn ngắn khi, chuyên môn từng nhắc tới.

Matthew vươn ra đầu ngón tay, chỉ chỉ chính mình,“Ta cũng không có nhiều như vậy tiền, ta kiếm đến đại bộ phận tiền cũng biến thành tài sản cố định. Chúng ta ban sơ thiết tưởng, ba trăm vạn dollar đến bốn trăm vạn dollar cải biên phí đủ rồi, hiện tại......”

Hắn lắc lắc đầu, trừ phi bán tháo trong tay Apple cổ phiếu, nhưng lúc này đem Apple cổ phiếu biến hiện, dù cho hắn đối đầu tư cùng tài chính thị trường không lý giải, nhưng cũng biết là vô cùng ngu xuẩn hành vi.

Apple cổ phiếu là hắn tương lai bảo đảm chi nhất, cho dù là biến thành Nicolas Cage như vậy phim dở chi vương, như cũ có thể qua được tiêu dao tự tại.

Helen - Hermann cũng đứng lên, cùng Matthew như vậy, qua lại đi vài bước, nói,“Thực ra có một biện pháp.”

“Ân?” Matthew nhìn về phía nàng, hỏi,“Biện pháp gì? Đừng thừa nước đục thả câu .”

“Chúng ta kéo lên một nhà điện ảnh chế tác công ty, cùng nhau cùng Frank - Miller đàm phán.” Helen - Hermann chậm rãi nói,“Khiến điện ảnh công ty bỏ vốn mua xuống [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] bản quyền.”

Nghe nói như thế, Matthew đầu tiên là vui vẻ, tiếp lại cảm giác không đúng, hỏi,“Điện ảnh chế tác công ty lấy đến bản quyền, bọn họ liền nắm giữ chủ động, nếu bọn họ phản đối Zack Snyder đạo diễn, cũng không đồng ý do ta diễn viên chính mà nói, kia liền không xong ......”

Helen - Hermann nói tiếp nói,“Không phải không có loại này khả năng.” Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Cũng không phải không có chế hành phương thức, tỷ như chúng ta trước cùng Frank - Miller đàm phán ổn thỏa điều kiện, đạt thành nhất trí, khiến hắn tại trao quyền chuyển nhượng hiệp nghị thượng quy định, đạo diễn tất yếu là Zack Snyder, nam chính tất yếu là ngươi.”

Matthew suy xét một hồi, nói,“Như vậy rất có độ khó đi?”

Helen - Hermann gật đầu,“Hẳn là độ khó phi thường lớn, nếu Frank - Miller biết Zack Snyder cùng ngươi trong tay căn bản không có đầy đủ tài chính, vô cùng có khả năng nhảy qua chúng ta, trực tiếp cùng điện ảnh công ty đàm phán.”

Dựa theo Helen - Hermann sách lược, Matthew tự tin lấy tối gần diễn viên chính qua phim box office thành tích, chế tác công ty cùng Frank - Miller đá hắn ra cục khả năng cũng không lớn, Zack Snyder lại không đáng nói, chung quy hắn chỉ đạo diễn qua một bộ điện ảnh.

[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] cá nhân phong cách như thế cường liệt, không có Zack Snyder, Matthew thật sự không có nếm thử dũng khí.

Helen - Hermann lúc này còn nói thêm,“Còn có một biện pháp ! chúng ta nếu có thể tìm đến một nhà nhà đầu tư, mà không phải điện ảnh công ty, chỉ cần bọn họ chịu bỏ tiền mà nói, khuyết thiếu tài chính vấn đề cũng liền giải quyết , thậm chí ngay cả chế tác phí dụng cũng có thể nhất tịnh giải quyết.”

“Nhà đầu tư?” Matthew trước tiên nhớ tới đầu tư quay chụp [ Underworld ] vị kia, nhưng đối phương giống như không phải đặc biệt có tiền bộ dáng.

Tiếp, hắn lại nhớ đến một nhân tuyển, đến gần Helen - Hermann bên tai nói thầm một câu.

“Thử một chút đi.” Helen - Hermann nói,“Thật sự không được, còn có cầm cố vay tiền con đường này.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 340: Siêu Cấp Đại Kim Chủ

Sắc trời vừa tối, Matthew lái xe đi đến Thiên Sứ trù tính công ty, vừa mới tiến công ty đại môn, liền nhìn thấy Helen - Hermann đứng ở trước đài bên kia, rõ ràng là tại chờ hắn.

Matthew nhanh chóng đi qua, hỏi,“Cái gì tình huống?”

Helen - Hermann không có bất cứ lời vô nghĩa, nói thẳng,“Mấy ngày hôm trước chúng ta thương nghị sau, ta chuyên môn tìm người lý giải một chút, đối phương đêm nay hẳn là sẽ tại Los Angeles, có hai hoạt động cho hắn phát thư mời, ta không xác định hắn sẽ tham gia cái nào.”

“Đều cái gì hoạt động?” Matthew hảo kỳ hỏi.

“Một là IT khoa học kỹ thuật giới thương nghiệp tụ hội.” Helen - Hermann nhanh chóng nói,“Một cái khác là Hollywood từ thiện tiệc tối.”

Nàng ngữ tốc rất nhanh,“Chúng ta một người đi một địa phương.”

Matthew gật đầu,“Có thể.”

Helen - Hermann còn nói thêm,“IT khoa học kỹ thuật giới thương nghiệp tụ hội có nhất định chuẩn nhập môn hạm, ngoại giới nhân rất khó đi vào, ngươi là xác nhận độ rất cao ngôi sao, bên này ta đi, ta tưởng biện pháp đi vào.”

“Hảo !”

Tuy rằng muốn tới tháng tư hạ tuần, Frank - Miller mới sẽ cùng hắn cùng Zack Snyder phương diện này chính thức đàm phán, nhưng thời gian tính lên cũng thật khẩn trương , cho nên Matthew không có bất cứ chần chờ,“Từ thiện tiệc tối bên kia giao cho ta.”

“Đây là thư mời.” Helen - Hermann từ trước đài thủy tinh trên mặt bàn cầm lấy một đại phong thư, đưa tới, đồng thời dặn dò nói,“Chủ sự giả là ngươi nhận thức nhân, Jennifer - Aniston. Nếu ngươi có thể gặp được mục tiêu mà nói, nhất định phải khống chế tốt độ.”

Matthew tiếp nhận phong thư, nói,“Ngươi yên tâm hảo.”

Helen - Hermann đối Matthew vẫn là rất yên tâm , qua lại rất nhiều lần hắn đã chứng minh qua.

Hai người lại nhanh chóng trao đổi một phen, cùng ra Thiên Sứ trù tính công ty, Matthew mở ra Benz đại G cốp xe, lấy ra một bộ chính trang hồi công ty tầng một phòng họp thay, lúc này mới lái xe triều Beverly Hills tiến đến.

Hắn muốn đi từ thiện đấu giá hoạt động, tại Beverly Hills Regent khách sạn tổ chức.

Tại Hollywood, muốn kéo đến đầu tư, có đôi khi thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt khó, tỷ như [ Cướp biển vùng Caribbean ] tục tập, chỉ cần Disney ảnh nghiệp muốn đối ngoại dung tư, một đống lớn phong đầu hoặc là điện ảnh ngân sách hội xếp hàng chờ giao tiền lên xe.

Xác thực điểm đến nói, Hollywood lục đại công ty chủ lưu thương nghiệp chế tác, dung tư đều tương đối dễ dàng một ít.

Nhưng loại nhỏ điện ảnh công ty hoặc là đan cá nhân muốn kéo đến bảy con số thậm chí tám con số đầu tư, luôn luôn đều không là một chuyện đơn giản, đặc biệt là Matthew cùng Zack Snyder, sau lưng ngay cả trung tiểu hình chế tác công ty cũng không có.

Loại tình huống này nên làm cái gì bây giờ? Lấy Matthew này vài năm kiến thức, lúc này hẳn là đi lừa dối...... Không, là lấy lớn nhất thành ý, tìm kia vài nhập hành không lâu trong tay lại có tuyệt bút tiền mặt nhân.

Hôm nay thời đại này, tựa như hắn gặp được cái kia cái gì Fox như vậy, muốn đến Hollywood đầu tư kim chủ cũng có như vậy mấy cái.

Năm trước National Treasure nam chính thử vai khi, Tiểu Lục ma James - Franco buông tay Ben Gates nhân vật này, bởi vì có kim chủ đầu tư hắn viết kịch bản, khiến hắn có đương đạo diễn cơ hội.

Tuy rằng kia bộ gọi là [ viên vương ] điện ảnh đến hiện tại cũng không có phát hành, nhưng Matthew lúc ấy lại nhớ kỹ David - Allison tên này.

Ngày đó hắn đối Helen - Hermann nhắc tới David - Allison sau, Helen - Hermann chuyên môn đi lý giải một phen, David - Allison tiến vào Hollywood sở tác sở vi, không thể nghi ngờ rất phù hợp bọn họ yêu cầu.

Đây là một trong tay tuyệt đối có tiền, đầu tư hoàn toàn xem yêu thích trẻ tuổi phú nhị đại.

Đi đến Regent khách sạn, Matthew triển lãm một chút thư mời, lập tức có nhân viên tạp vụ đem hắn đưa đến tầng hai yến hội thính, yến hội thính bên trong tụ tập trên trăm hào nhân, trong đó không thiếu đều là Hollywood người trong giới vật.

Trên thư mời có ghi chú rõ, trận này từ thiện tiệc tối tổ chức giả là Matthew người quen cũ, toàn mĩ đại danh đỉnh đỉnh Rachel -- Jennifer - Aniston.

Matthew vừa mới tiến nhập yến hội thính, liền thấy được Jennifer - Aniston, nàng liền đứng ở yến hội thính cửa phụ cận nghênh đón khách nhân.

“Hải, giản.” Matthew lập tức đi qua, Jennifer - Aniston đón lại đây, giang hai tay cùng Matthew ôm một chút, khách khí nói,“Hoan nghênh, Matthew, ngươi có thể đến ta rất cao hứng .”

Matthew tiến vào trước khách sạn, liền nhìn kỹ qua thư mời, lúc này đường hoàng nói,“Vi bệnh bạch cầu nhi đồng phụng hiến một phần tình yêu, như thế nào có thể thiếu ta?”

Hắn thoáng hạ giọng,“Huống hồ đây là ngươi tổ chức hoạt động.”

Phảng phất hắn cùng Jennifer - Aniston có rất sâu giao tình như vậy.

Jennifer - Aniston cùng Matthew tách ra, thôi sau một bước nhỏ, nói,“Cám ơn ngươi tình yêu.” Nàng ý bảo yến hội thính bên trong,“Ngươi tùy tiện tọa, một hồi chúng ta lại trò chuyện.”

Cửa bên kia lại có khách nhân lại đây , Matthew cũng liếc liếc nhìn, tựa hồ là Jennifer - Aniston tại Friends kịch tổ hợp tác, lúc ấy cùng hắn cùng nhau tham diễn qua Band of Brothers vị kia, cụ thể danh tự lại không nhớ rõ .

Mắt thấy Jennifer - Aniston còn muốn tiếp đón mặt khác khách nhân, Matthew không có lại ở trong này dừng lại, hướng đi bên kia chỗ đăng ký, tại đăng ký bản thượng ký xuống chính mình đại danh, đồng thời cùng mặt khác đăng ký ngôi sao như vậy, tại danh tự phía dưới lưu một vài ngạch.

Lại đây phía trước, Helen - Hermann từng có phương diện này giải thích, bởi vậy Matthew lưu lại mức là mười vạn dollar.

Giống loại này từ thiện tiệc tối, một khi lại đây tham dự, không quyên tiền mà nói, sẽ trở thành toàn bộ trong giới trò cười, thậm chí có chút kinh tế trạng huống không tốt ngôi sao, tình nguyện vay tiền cũng muốn phồng má giả làm người mập.

Đương nhiên, cũng có thể lưu lại mức sau lại đổi ý, chung quy đây không phải hiện trường lấy tiền, qua đi đẳng nhận quyên thời điểm, đổi ý liền là, cũng không ai có thể bắt buộc.

Bất quá, như vậy liền không là không phẩm , cách điệu nháy mắt rơi thẳng mười tám tầng lâu, là phi thường không có lời sự tình.

Tìm có thể thấy rõ yến hội thính vị trí ngồi xuống, Matthew ánh mắt nhanh chóng đi tuần tra một vòng, không có phát hiện mục tiêu nhân vật, ánh mắt lại rơi vào Jennifer - Aniston trên người.

Hôm nay Jennifer - Aniston nét mặt tỏa sáng, tựa hồ đã hoàn toàn từ ly hôn vòng xoáy trung thoát khỏi đi ra, Matthew cũng từ trên báo chí xem qua, Jennifer - Aniston giống như cũng có tân bạn trai.

Đây chính là Hollywood, không có người sẽ tại trên một thân cây treo cổ, chia tay ly hôn cũng không phải tận thế.

Thực ra ly hôn sau, Jennifer - Aniston qua được tiêu dao tự tại, không có bởi vì Friends kết thúc mà trượt xuống, ngược lại chú ý độ vẫn phi thường cao, như cũ là toàn mĩ siêu cấp sweetheart.

Tiểu báo đưa tin thường thường là trực quan nhất thể hiện, cẩu tử đều là chút gió chiều nào theo chiều ấy nhân, không hồng nhân hòa không chịu công chúng thích ngôi sao, ra tiền thỉnh bọn họ cũng không tất sẽ phản ứng, trái lại Jennifer - Aniston, quanh năm suốt tháng tiểu báo thượng tùy ý có thể thấy được nàng bát quái.

Chỉ riêng mang thai một sự kiện, liền có thể bị lặp lại hâm nóng cùng đưa tin, Jennifer - Aniston mang thai , Jennifer - Aniston không mang thai, Jennifer - Aniston bí mật thụ thai, Jennifer - Aniston khả năng phá thai......

Như vậy hâm nóng đưa tin chẳng những thường xuyên xuất hiện, độc giả cũng phi thường thích xem.

Trái lại Brad - Pitt, từ cùng Jennifer - Aniston ly hôn sau, kiệt lực tẩy bạch chính mình, mặc dù có phấn ti duy trì, nhưng thanh danh bị hao tổn là khẳng định , sự nghiệp phương diện cũng không như thế nào thuận lợi, gần nhất này mấy tháng phàm là nhận phỏng vấn, liền sẽ nhắc tới Jennifer - Aniston, yên tâm thoải mái tiếp tục cọ vợ trước nhiệt độ.

Thiếu [ Smith vợ chồng ], Brad - Pitt cùng Angelina - Jolie xa không giống từng như vậy thoải mái, đối mặt tình huống tương đương phức tạp.

Yến hội thính cửa lúc này lại có tiếng bước chân truyền đến, Matthew lại nhìn về phía bên kia, chỉ thấy một để màu nâu thiên kim tóc ngắn trẻ tuổi nhân đi đến, này nhân trực tiếp đi đến Jennifer - Aniston trước mặt, cùng Jennifer - Aniston chào hỏi, đi tới cự ly hắn không xa một địa phương ngồi xuống.

Matthew không có tùy tiện tiến lên chào hỏi, mà là trước lấy di động ra cấp Helen - Hermann phát điều tin nhắn, sau đó kiên nhẫn chờ đợi cơ hội.

Loại sự tình này không thể sốt ruột, quá mức sốt ruột mà nói, nói không chừng sẽ phát ra phản hiệu quả.

Hắn vẫn chú ý người trẻ tuổi bên kia, phía trước Helen - Hermann cho hắn xem qua ảnh chụp, xác định đây chính là David - Allison, cũng chính là Oracle CEO Larry - Allison nhi tử.

Helen - Hermann điều tra tư liệu bên trong biểu hiện, David - Allison đối với Hollywood điện ảnh sản nghiệp có quá mức không bình thường nhiệt tình yêu thương cùng hứng thú, đại học liền tại South California đại học điện ảnh học viện liền đọc, mấy năm trước nóng lòng tiến vào Hollywood phát triển, không đợi tốt nghiệp liền nóng vội nghỉ học đi tới Hollywood.

Tung tin vịt Larry - Allison cho David - Allison chỉnh chỉnh hai ức dollar làm tài chính khởi động.

Này chỉ là lời đồn đãi, thật giả không thể nào đi khảo chứng.

David - Allison đi đến Hollywood sau, ban sơ muốn đầu tư Hollywood lục đại công ty nhất tuyến đại hạng mục, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra bị Hollywood trong giới đối với ngoại giới thiên nhiên bài xích, hơn một năm thời gian trôi qua , trừ James - Franco [ viên vương ] ngoài, căn bản tìm không thấy thích hợp hạng mục.

Tựa như tài chính đầu tư như vậy, rất nhiều thời điểm cũng không phải có tiền liền có thể đầu tư , David - Allison tại Hollywood liên tiếp chạm đến không thiếu đinh tử (nằm vùng).

Loại này nhân, vừa lúc thích hợp Matthew bọn họ nhu cầu.

Mặc kệ từ phương diện nào đến cân nhắc, David - Allison đều là một siêu cấp đại kim chủ.

Matthew ngồi ở chỗ này kiên nhẫn đợi một hồi, từ thiện tiệc tối lập tức bắt đầu, đẳng Jennifer - Aniston này chủ sự giả đọc diễn văn kết thúc, hắn chủ động tìm qua,

“Có chuyện sao?” Jennifer - Aniston còn nhớ rõ năm trước Matthew giúp qua chính mình.

Matthew dùng ánh mắt ý bảo dưới David - Allison bên kia, hỏi,“Giản, ngươi cùng Larry - Allison nhi tử rất quen thuộc sao?”

Jennifer - Aniston trực tiếp trả lời,“Không tính là nhiều thục, chính là nhận thức mà thôi.”

“Có thể giúp một chút sao?” Matthew nhìn David - Allison, nói,“Ngươi có thể giới thiệu chúng ta nhận thức một chút sao?”

Jennifer - Aniston không biết Matthew muốn làm cái gì, bất quá này cũng không phải việc khó, nói,“Có thể.” Nàng tiếp đón Matthew,“Đi theo ta, ta làm cho ngươi giới thiệu.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 341: Sẽ Xuất Hiện Máy Bay Sao

Làm dẫn tiến nhân, Jennifer - Aniston cấp Matthew cùng David - Allison làm qua giới thiệu sau, liền chủ động ly khai, nhưng thường thường còn sẽ xem bên kia liếc nhìn, từ năm nay bắt đầu, trong giới dần dần có lời đồn đãi, nói Matthew - Horner là tiêu chuẩn tâm cơ nam, hắn tìm tới tuổi trẻ lại tương đối khuyết thiếu kinh nghiệm David - Allison, muốn làm cái gì?

Nàng có chút tò mò, cũng tin tưởng về Matthew - Horner đồn đãi không giả, một có thể từ đầu đường lưu manh cùng tiểu tài xế bò đến nhị tuyến ngôi sao nhân, dù có thế nào đều sẽ không là một đầu não đơn giản ngu xuẩn.

“Không cần khách khí, David.”

Bên kia, Matthew cùng David - Allison hàn huyên qua vài câu, dần dần quen thuộc lên,“Ngươi bảo ta Matthew hảo.”

David - Allison nhìn thấy Matthew này trương quen thuộc gương mặt, nói,“Matthew, nhận thức ngươi rất cao hứng.”

“Ta cũng là.” Matthew lại một lần vươn tay, cùng David - Allison cầm,“Có thể nhận thức ngươi ta cũng rất cao hứng.”

David - Allison cười cười, lại không có lại nói, hắn tuổi trẻ khuyết thiếu kinh nghiệm không giả, lại không phải ngu ngốc, rõ ràng nhớ rõ cùng Matthew - Horner phía trước không có bất cứ giao tập.

Matthew - Horner chủ động tìm tới đến muốn làm cái gì? David - Allison nhìn đối phương kia giống như điêu khắc mặt bộ hình dáng, đầu nhanh chóng chuyển động lên, đây là một già vị, kêu gọi lực cùng thương nghiệp giá trị đều xa xa vượt qua Tiểu Lục ma James - Franco đương hồng minh tinh điện ảnh, có thể hay không từ hắn trên người......

“David, ta đặc biệt lại đây hướng ngươi nói lời cảm tạ .” Matthew muốn tưởng biện pháp kéo gần cùng David - Allison cự ly, cũng sớm đã có tương ứng sách lược.

“Hướng ta nói lời cảm tạ?” David - Allison có chút hồ đồ .

“National Treasure đại bán, khiến ta lấy được ích lợi nhiều.” Matthew kỳ quái hỏi,“Ngươi không biết ta như thế nào lấy đến nhân vật này sao?”

David - Allison lắc đầu, hắn chỉ biết là National Treasure siêu cấp đại bán, đạt được cự đại thành công, nếu hắn có thể đầu tư như vậy một hạng mục, khẳng định có thể mở ra tại Hollywood cục diện.

Matthew tiếp còn nói thêm,“National Treasure nguyên bản diễn viên chính là James - Franco, James - Franco từ chối nhân vật này, kịch tổ lúc này mới tuyển ta.”

“Nguyên lai là như vậy.” David - Allison bừng tỉnh đại ngộ, nhớ lại năm trước kia vài sự, nói,“Này chỉ là trùng hợp, không cần khách khí.”

“Không, không, không......” Matthew vẫy tay,“Nếu không có ngươi đầu tư, liền không có ta tại National Treasure trung nam chính.”

Hắn lại đây khi liền bưng một ly rượu, lúc này cầm lấy đến đối David - Allison nói,“David, ta nhất định phải kính ngươi một ly.”

David - Allison tâm tư chuyển động thực mau, nghĩ đến trước mặt người này thương nghiệp giá trị cùng box office kêu gọi lực, khiến hắn nợ một nho nhỏ nhân tình cũng không phải chuyện xấu.

Hắn bưng lên trước mặt chén rượu, cùng Matthew nhẹ nhàng chạm một phát,“Ta đây liền không khách khí .”

Matthew nở nụ cười, cùng David - Allison cộng đồng làm một ly.

Buông xuống chén rượu, hắn đang chuẩn bị chuyển vào chính đề, không nghĩ tới David - Allison đột nhiên mở miệng nói,“Tuần trước thời điểm, ta lại nhìn một lần ngươi cùng Johnny - Depp diễn viên chính [ Cướp biển vùng Caribbean ], phi thường phấn khích điện ảnh, để người xem qua một lần sau còn tưởng lại nhìn một lần.”

Nghe nói như thế, Matthew ý thức được David - Allison khả năng muốn nói cái gì, đem phía trước chuẩn bị ra khỏi miệng lời nói nuốt trở vào.

“Như vậy phấn khích điện ảnh, tổng có thể làm nhân khẩu vị, để người khẩn cấp muốn biết hậu tục tiến triển.” Quả nhiên, David - Allison nói xong sau liền hỏi,“Matthew, tục tập lúc nào bắt đầu quay chụp?”

“Nhanh.” Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Đại khái vào tháng năm phân đi.”

David - Allison hỏi tiếp nói,“Đầu tư khẳng định rất cao đi?”

Matthew hàm hồ trả lời,“Cụ thể đầu tư bao nhiêu ta cũng không phải rất rõ ràng.” Hắn nhìn David - Allison liếc nhìn,“Bất quá đan bộ sản xuất phí tổn vượt qua hai ức dollar là nhất định .”

“Hai ức dollar?” David - Allison tựa hồ có điểm giật mình,“Như vậy cao đầu tư.”

Nhưng trong giây lát, hắn còn nói thêm,“Đan bộ sản xuất phí tổn hai ức dollar, hai bộ bốn ức dollar trên đây, liền tính là Disney ảnh nghiệp, cũng không đủ sức gánh vác đi.”

Matthew gật đầu, khiến Disney ảnh nghiệp một mình móc ra 4 ức hơn dollar dự toán, kia cũng không hiện thực.

David - Allison mắt thấy thử ra kết quả không sai, hợp thời nói,“Matthew, trong tay ta có một bút to tài chính, vẫn đang tìm kiếm thích hợp điện ảnh hạng mục.” Hắn cố ý đề cập,“Ta đã đầu tư James - Franco [ viên vương ], bộ điện ảnh này tháng sáu liền sẽ phát hành.”

Matthew lập tức nói tiếp,“Có lần đầu thức sao? Ta đến lúc đó nhất định sẽ đi cổ động.”

David - Allison nhắc tới này mấy, cũng không phải là muốn cho Matthew cổ động, hắn dứt khoát nói,“Matthew, ngươi không phải muốn cảm tạ ta sao? Như vậy, ngươi đem ta dẫn tiến cấp Disney ảnh nghiệp nhân.”

Matthew lại nhìn nhìn David - Allison, đối phương niên kỉ còn không bằng hắn đại, đại khái là nhận đến gia đình hoàn cảnh hun đúc, đã có thương nhân bản sắc.

“Ta có thể đem ngươi dẫn tiến cấp Disney ảnh nghiệp.” Matthew nhanh chóng nghĩ xong đối sách, hỏi,“David, ngươi là muốn đầu tư [ Cướp biển vùng Caribbean ] sau hai bộ tục tập sao?”

David - Allison trực tiếp thừa nhận,“Không sai.”

Matthew đầy mặt nghiêm túc chuyên chú, nói,“David, của ta dẫn tiến không có bất cứ hiệu quả.” Hắn nhanh chóng giải thích nói,“Đệ nhất, Disney ảnh nghiệp đã dung tư hoàn tất; Đệ nhị,[ Cướp biển vùng Caribbean ] hệ liệt lợi nhuận là có thể mong đợi , Disney ảnh nghiệp cùng Jerry - Bruckheimer công ty sẽ không để người nhúng tay, dung tư cũng là lấy thuần túy ngân hàng vay tiền làm chủ, căn bản sẽ không khiến ngoại lai giả chia sẻ ích lợi; Đệ tam, ngươi rất cao đánh giá của ta phân lượng .”

Thật dài thở dài một hơi, Matthew còn nói thêm,“Ta tại cùng Disney ảnh nghiệp đàm phán hợp đồng khi, đưa ra qua mang tư tiến tổ......”

Lời này tuy rằng là giả , nhưng phía trước mà nói tất cả đều là thật ,[ Cướp biển vùng Caribbean ] hai bộ tục tác cũng không thiếu tiền, chung quy đây là siêu cấp đại bán điện ảnh tục tập.

David - Allison hảo kỳ hỏi,“Disney ảnh nghiệp không đồng ý?”

“Quả quyết cự tuyệt !” Matthew nói lời nói, đều là tại đại đa số nói thật bên trong, pha tạp vài câu nói dối, hơn nữa nói dối cũng phù hợp nghiệp nội cơ bản tình huống,“Disney ảnh nghiệp tình nguyện đề cao của ta thù lao, cũng không cho phép ta mang tư tiến tổ.”

Hắn lại cường điệu nói,“Không chỉ là ta, rất nhiều cố ý đầu tư điện ảnh ngân sách cùng đầu tư cơ cấu không có ngoại lệ đều bị Disney ảnh nghiệp cự tuyệt .”

David - Allison suy nghĩ một hồi, tràn ngập tiếc nuối nói,“Ta còn nghĩ, có thể cùng ngươi như vậy xuất sắc ngôi sao hợp tác đâu, hiện tại xem ra cơ hội không lớn .”

Matthew bất động thanh sắc, lại tiếp David - Allison lời nói nói,“David, ngươi thật tưởng theo ta hợp tác?”

David - Allison phía trước câu nói kia, hoàn toàn chính là khách sáo, hiện tại nghe được Matthew nói như vậy, hắn theo bản năng liền tưởng lắc đầu, tiếp lại tỉnh ngộ, trước mặt có thể nói là gần nhất hai năm thương nghiệp box office thành tích xuất sắc nhất Hollywood nam tinh chi nhất .

“Ân......” David - Allison chỉ là hơi vừa do dự, liền nói,“Đương nhiên.”

Hắn lập tức cấp ra giải thích hợp lý,“Ta là một đầu tư nhân, mà ngươi là phi thường có đủ kêu gọi lực minh tinh điện ảnh, ta đương nhiên muốn với ngươi hợp tác, thử hỏi nào đầu tư nhân không tưởng với ngươi như vậy ngôi sao hợp tác.”

Tuy rằng [ Cướp biển vùng Caribbean ] hệ liệt tục tập không có, nhưng Matthew - Horner đảm nhiệm nam chính đại bán điện ảnh có không ít, như là National Treasure cùng [ Dawn of the Dead ] tục tập, có thể đầu tư mà nói cũng không sai a.

Nói đến này phân thượng, cũng không có đi vòng vèo tất yếu, Matthew nói thẳng,“Trong tay ta có một hạng mục, trước mắt vừa triển khai, đang cần có người chú tư.”

David - Allison nghe Matthew ý tứ, tựa hồ không phải tiền mấy bộ đại bán điện ảnh tục tập, không khỏi hỏi,“Cái gì hạng mục?”

Hollywood đều tại truyền hắn là không đầu óc ngu ngốc, nhưng hắn tiền cũng không phải gió to thổi đến.

Bất quá, hắn lại gia hỏi một câu,“Điện ảnh trong sẽ xuất hiện phi cơ sao?”

“Phi cơ?” Matthew làm không rõ,“Này cùng phi cơ có quan hệ sao?”

Hắn cũng không cần David - Allison giải thích, còn nói thêm,“Ngươi biết [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] này bộ tranh minh họa tiểu thuyết sao? Ta cùng [ Dawn of the Dead ] đạo diễn Zack Snyder, chuẩn bị cải biên thành điện ảnh, trước mắt Frank - Miller đã đồng ý chuyển nhượng cho chúng ta bản quyền .”

So với mặt khác điện ảnh công ty, hiện tại David - Allison càng như là một tương đối thuần túy nhà đầu tư, hơn nữa hắn vừa ra cổng trường không lâu, tại Hollywood căn bản không có mở ra cục diện.

“Ta xem qua này bộ tranh minh họa tiểu thuyết.” David - Allison không có trong lời đồn như vậy xúc động,“Các ngươi muốn cải biên nó, không phải tục tập điện ảnh a......”

Hắn có chút chần chờ,“Này bộ tranh minh họa tiểu thuyết phong cách rất khác loại a.”

Mặc kệ nói như thế nào, hắn đều tại đại học Southern California điện ảnh học viện học tập qua, một ít cơ bản thường thức vẫn phải có.

Matthew lại nhắc nhở nói,“David, ngươi xem qua gần nhất phát hành [ Tội Ác chi thành ] sao? Cũng là do Frank - Miller tranh minh họa tiểu thuyết cải biên, trước mắt bị thụ truyền thông khen ngợi, box office cũng không sai.”

David - Allison nhíu mày tự hỏi lên đến, qua một hồi lâu, mới hỏi nói,“Ta chỉ muốn hỏi một điểm, này bộ phim có phải hay không tùy ngươi diễn viên chính?”

Cái kia Zack Snyder cái gì, hắn không biết, trước mặt người này lại là Hollywood nghiệp nội công nhận tối có tiền đồ trẻ tuổi nam diễn viên chi nhất, đặc biệt là thương nghiệp box office kêu gọi lực, căn bản không phải mặt khác tuổi trẻ nam diễn viên có thể so .

“Đúng vậy !” Matthew cũng minh bạch chính mình đã dần dần hình thành phẩm bài hiệu ứng,“Ta sẽ biểu diễn nam chính Leonidas.”

David - Allison không có lập tức ứng đến, ngược lại hỏi càng nhiều chi tiết phương diện vấn đề, Matthew cũng đều nhất nhất làm tương ứng trả lời.

Muốn kéo người đầu tư, tối thiểu kiên nhẫn khẳng định có.

Theo sau, Helen - Hermann cũng chạy tới Regent khách sạn, hội hợp Matthew cùng David - Allison sau, hướng Jennifer - Aniston trước tiên cáo từ, ly khai yến hội thính, chuyên môn cùng khách sạn muốn một gian phòng khách, mật đàm lên.

Tuy rằng đến cuối cùng David - Allison cũng không có cấp ra đầu tư chuẩn xác trả lời thuyết phục, nhưng ý đồ đã rất rõ ràng .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 342: Giải Quyết Bản Quyền

Cầu vé tháng cùng phiếu đề cử !

Hôm nay tình huống là Matthew cùng Zack Snyder vừa không có tiền, tại đối mặt Frank - Miller khi cũng không có quyền chủ động, bọn họ mong muốn bốn trăm vạn dollar, căn bản không lấp được Frank - Miller sư tử khẩu, Frank - Miller cũng không ngốc, vẫn kéo đến [ Tội Ác chi thành ] phát hành, chính là muốn tại theo sau đàm phán trung, chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo địa vị.

Matthew cùng Zack Snyder khuyết thiếu thực tế vận tác một bộ điện ảnh kinh nghiệm, rất nhiều thứ chuẩn bị đều không đủ đầy đủ.

Này mấy trong, chính yếu vẫn là tiền tài.

Không trả giá đầy đủ giá, muốn đả động Frank - Miller căn bản không có khả năng,[ Tội Ác chi thành ] phản ứng lương hảo, tuy rằng bây giờ còn không có nhân nhìn chằm chằm Frank - Miller mặt khác tác phẩm, nhưng Matthew rất rõ ràng, không qua bao lâu mặt khác điện ảnh công ty liền có thể kịp phản ứng.

So với kia vài trung đại hình công ty sản xuất phim, hắn cùng Zack Snyder không có bất cứ ưu thế đáng nói.

Mau chóng thu phục Frank - Miller mới là chính đồ.

Trong thời gian ngắn bên trong, Matthew tìm không thấy so David - Allison càng thích hợp kim chủ .

Hắn cùng với Helen - Hermann cùng David - Allison nói qua lần đầu tiên sau, Zack Snyder cũng chuyên môn từ New York bay trở về, mang theo xem thử đoạn ngắn cùng Matthew cùng nhau lại thấy David - Allison.

David - Allison trong tay có tiền, lại tại Hollywood vẫn đánh không ra cục diện, hiện tại có người chủ động hợp tác, hơn nữa trong đó một vẫn là Matthew như vậy đang lúc hồng ngôi sao, hắn xác thật có chút tâm động.

Lần đầu tiên gặp mặt sau trong vài ngày, David - Allison cũng khiến chính mình người cẩn thận tra qua, không khó phát hiện Matthew cùng Zack Snyder đã lên kế hoạch thời gian rất lâu.

Vừa tiến vào tháng tư trung tuần, David - Allison tự mình đi đến Matthew văn phòng, xác định muốn cùng hắn cùng Zack Snyder hợp tác.

“Ta có thể gia nhập đến các ngươi cùng Frank - Miller đàm phán trong, bỏ vốn lấy xuống [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] cải biên quyền.”

Ngồi ở văn phòng trung trên ghế sô pha, David - Allison trực tiếp đối Matthew nói,“Phim chế tác phí dụng ta cũng có thể toàn bộ phụ trách !”

Matthew tự mình cấp David - Allison pha một ly trà, đặt ở hắn bên cạnh trên bàn trà, nói,“Ta tin tưởng lúc này là một lần phi thường thành công hợp tác.”

“Nhưng ta có một cái điều kiện !” David - Allison cường điệu nói.

Matthew hơi hơi nhíu mi, có chút lo lắng, bất quá vẫn là nói,“Ngươi cứ việc giảng, David.”

“Ta cần tại chúng ta song phương hiệp nghị mặt trên gia nhập một ghi chú điều khoản !” David - Allison đầy mặt chăm chú nhìn về phía Matthew, phi thường nghiêm túc nói,“Ngươi tất yếu là này bộ phim nam chính !”

Nghe nói như thế, Matthew trầm tĩnh lại.

David - Allison lại một lần cường điệu nói,“Đây là chúng ta hợp tác tiền đề, ta đối với này hạng mục đại bộ phận tin tưởng đều đến từ ngươi, nếu ngươi không ra diễn Leonidas, ta tuyệt sẽ không đầu tư.”

Ở trong mắt hắn, giống cái gì Zack Snyder, phong cách hóa cường liệt hình ảnh, Frank - Miller kinh điển tranh minh họa tiểu thuyết cải biên linh tinh , đều xa không kịp Matthew quá khứ ba bộ điện ảnh kia vô cùng chói mắt box office thành tích.

Hắn rất có tiền, mấy ngàn vạn dollar đầu tư dù cho thất bại, cũng sẽ không thương cân động cốt, nếu đi đến Hollywood đầu tư, liền không nghĩ tới muốn thất bại, hơn nữa cũng muốn lấy thành công án lệ hướng chính mình phụ thân tỏ rõ, lựa chọn con đường này không có sai.

Matthew - Horner này nhân không thể nghi ngờ là thành công bảo đảm !

Từ đêm đó sau, hắn chuyên môn nghiên cứu Matthew - Horner lý lịch, này xuất thân bình bình, bằng cấp hữu hạn nam diễn viên, tại chọn lựa phim phương diện phi thường có ánh mắt, đảm nhiệm nam chính sở hữu phim, không chỉ không có một bộ thất bại, ngược lại mỗi bộ đều box office đại bán.

David - Allison đọc qua điện ảnh học viện, vẫn là tới gần Hollywood đại học Southern California điện ảnh học viện, nói lên coi như là nửa chuyên nghiệp nhân sĩ, thêm là thương nghiệp gia đình xuất thân, biết như vậy thành công tuyệt đối không thể giản đáp dùng vận khí tốt đến giải thích.

“Ta sẽ biểu diễn Leonidas !” Matthew lúc này hoàn toàn yên tâm, thành khẩn hứa hẹn tỏ vẻ,“Này có thể gia nhập đến chúng ta song phương hợp đồng trong.”

“Hảo !” David - Allison nở nụ cười,“Một lời đã định !”

Đương nhiên, chỉ dựa vào miệng hứa hẹn, song phương nào một bên đều sẽ không yên tâm, hậu tục khẳng định sẽ đặt ở chính thức hợp đồng bên trong.

Matthew nghĩ nghĩ còn nói thêm,“David, ta cũng có một cái điều kiện.”

David - Allison nói thẳng,“Cứ việc nói đi.”

“Chúng ta hiệp nghị thượng, tốt nhất còn muốn tăng thêm một điều khoản.” Matthew cũng không nói lời vô nghĩa,“Zack Snyder tất yếu là này bộ cải biên phim đạo diễn.”

“Ngươi rất xem hảo Zack Snyder?” David - Allison có chút nghi hoặc,“Ta nhớ rõ hắn cho tới nay chỉ đạo diễn qua [ Dawn of the Dead ] này một bộ phim đi?”

“Ta lý giải Zack Snyder.” Matthew ăn ngay nói thật,“Ngươi xem qua xem thử đoạn ngắn, này hạng mục lý niệm cùng hạch tâm, toàn bộ bắt nguồn từ Zach, ngoại trừ hắn ra, ta rất hoài nghi có hay không nhân có thể đánh ra xem thử đoạn ngắn phong cách.”

David - Allison hơi trầm ngâm, nói,“Hảo, điểm ấy ta đồng ý !”

Matthew đứng lên chủ động vươn ra tay phải,“Có thể với ngươi như vậy thống khoái đầu tư nhân hợp tác, là của ta may mắn !”

David - Allison cũng đứng lên, tại hắn trên tay phải dùng lực nắm một chút,“Chúng ta hợp tác nhất định có thể thành công.”

Mặt sau, Zack Snyder cùng Helen - Hermann cũng chạy tới Matthew văn phòng, mấy người ghé vào cùng nhau thương nghị rất nhiều chi tiết phương diện vấn đề, luật sư tiếp gia nhập tiến vào, căn cứ mấy người đạt thành ý kiến, mau chóng định ra hảo hiệp nghị.

Hai ngày sau, David - Allison liền cùng Matthew cùng Zack Snyder ký tên chính thức hiệp nghị.

Này phân hiệp nghị hạch tâm nội dung, đại khái là David - Allison “Thiên không chi vũ” Điện ảnh công ty, bỏ vốn mua tranh minh họa tiểu thuyết [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] điện ảnh cải biên quyền, hơn nữa phụ trách này bộ phim sản xuất đầu tư đợi đã (vân vân).

Mặt khác, hiệp nghị minh văn quy định, này hạng mục đạo diễn tất yếu là Zack Snyder, nam chính do Matthew ra nhậm, tương lai phim đại bộ phận diễn chức nhân viên đều sẽ có Helen - Hermann cùng Thiên Sứ trù tính công ty đại lý phụ trách,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] tương lai ích lợi 3% làm Thiên Sứ trù tính công ty trung giới cùng đại lý trừu thành.

Xác thực điểm đến nói, bởi David - Allison không có kinh nghiệm, tại Hollywood cũng khuyết thiếu nhân mạch, Helen - Hermann cùng Thiên Sứ trù tính công ty đem vì cái này hạng mục cung cấp đơn giản hoá phiên bản vừa đứng thức đóng gói phục vụ.

Cho nên, Thiên Sứ trù tính công ty tương lai còn muốn vì này bộ phim liên hệ phát hành doanh nghiệp.

David - Allison thiên không chi vũ điện ảnh công ty có tiền, lại không có phát hành con đường, trong khoảng thời gian ngắn cũng không khả năng thành lập lên đến.

Hợp đồng hiệp nghị đề cập đến chi tiết phương diện điều khoản chừng mấy trăm điều nhiều, ký kết loại này đầu tư đạt tới tám con số hiệp nghị, luôn luôn đều không là một kiện đơn giản sự.

Đạt thành hợp tác hiệp nghị sau, Matthew, Zack Snyder, Helen - Hermann cùng David - Allison, hiệp đồng ngoại sính quan hệ xã hội chuyên gia, cùng nhau đuổi tới New York, cùng Frank - Miller phương diện triển khai giằng co thức đàm phán.

Frank - Miller xác thật bị Zack Snyder xem thử đoạn ngắn cùng chế tác lý niệm đả động , trên nguyên tắc đồng ý tiến hành [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] điện ảnh cải biên trao quyền, song phương đàm phán khác nhau điểm chủ yếu tập trung tại trao quyền phí dụng cùng với điện ảnh công chiếu sau phân thành mặt trên.

Matthew cùng Zack Snyder nguyên bản thân phận đều rất đơn thuần, chỉ là tại làm diễn viên cùng đạo diễn công tác, đối với điện ảnh bản quyền cải biên thị trường khuyết thiếu đầy đủ lý giải, ban sơ bốn trăm vạn dollar bản quyền phí, đặt ở hai năm phía trước Frank - Miller tác phẩm chưa tiến hành điện ảnh cải biên phía trước còn có thể, hiện tại căn bản không đủ Frank - Miller nhét vào kẽ răng .

Frank - Miller phương diện trong đàm phán khai ra 1500 vạn dollar cơ sở trao quyền phí cộng thêm 10% toàn cầu box office phân thành điều kiện.

Này một điều kiện, thật sự quá mức hà khắc.

Nhưng David - Allison không để ý, lần đầu tiên tiếp xúc cùng đàm phán sau, liền tỏ vẻ muốn dùng tiền nện xuống bản quyền phí dụng.

Dùng hắn lời đến nói, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, căn bản đều không xem như vấn đề.

May mà hắn cũng chỉ là nói nói, tuy rằng tuổi trẻ lại có chút phú hào đệ tử xúc động, nhưng còn không có vụng về đến loại tình trạng này, cùng loại đầy trời hét giá ngay tại chỗ hoàn tiền đạo lý cũng hiểu được.

Mặt sau ba ngày trong, song phương lại tiến hành ba vòng đàm phán, tại trung tâm nhất cải biên phí dụng mặt trên khác nhau dần dần thu nhỏ lại, đến ngày thứ ba đàm phán kết thúc, rốt cuộc tại đây một mấu chốt vấn đề bên trên đạt thành nhất trí.

Thiên không chi vũ công ty sản xuất phim bỏ vốn chín trăm vạn dollar, làm [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] cơ sở cải biên phí dụng, tương lai đẳng phim phát hành sau, Bắc Mĩ box office 5% làm hậu kỳ phân thành.

Lớn nhất khác nhau giải quyết, mặt sau đàm phán tốc độ cũng nhanh , tỷ như Frank - Miller tương lai trên danh nghĩa phim người sản xuất, hưởng thụ người sản xuất lương bổng đãi ngộ đẳng điều kiện, đều tại song phương có thể nhận trong phạm vi.

Hơn nữa làm bỏ vốn phương David - Allison, cũng không như thế nào để ý loại này bàng chi mạt tiết phương diện phí tổn.

Matthew mắt thấy vấn đề không lớn, chuẩn bị rời đi New York phản hồi Los Angeles, bởi vì Michael Bay sửa đổi kịch bản, dẫn đến lùi lại Benz G series xe việt dã quảng cáo, sắp tại Disney nhà sản xuất nội bắt đầu quay chụp, làm phim quảng cáo ngoại trừ ô tô ngoại duy nhất nhân vật chính, hắn không có khả năng vắng mặt quay chụp.

Tại hắn rời đi New York cùng ngày, thiên không chi vũ công ty sản xuất phim đã cùng Frank - Miller phương diện ký tắt một phần hiệp nghị, chính thức hiệp nghị sẽ ở cuối cùng mấy cái vấn đề nhỏ giải quyết sau ký tên.

Chỉ cần không xuất hiện đại chiến thế giới linh tinh ngoài ý muốn tình huống,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] điện ảnh bản quyền đem thuận lợi giải quyết.

Trở lại Los Angeles sau, Matthew trước nghỉ ngơi một ngày, sau đó tại Mercedes Benz công ty thông tri ngày trong, đúng hạn đi tới Disney nhà sản xuất một gian loại nhỏ studio trung.

Lần này phim quảng cáo quay chụp, chia làm nội cảnh cùng ngoại cảnh hai bộ phận, phần mình quy hoạch ra một ngày quay chụp thời gian, Michael Bay tại tiến vào giới điện ảnh phía trước, chính là nhiều năm quay chụp quảng cáo cùng MTV đạo diễn, cho dù là trở thành điện ảnh đạo diễn sau, ngẫu nhiên cũng sẽ khách mời thay một ít đại phẩm bài quay chụp phim quảng cáo.

Matthew đi đến Disney nhà sản xuất, cũng gặp được cái kia bị trở thành sao chổi va chạm địa cầu khi sinh ra nam nhân.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 343: Chịu Chết Ngươi Đi

Studio trung màn xanh vòng quanh, một chiếc toàn màu đen Benz đại G đỗ ở đây trung ương, Michael Bay đứng ở xe việt dã bên cạnh, đang tại cấp đầy mặt nghi hoặc Matthew nói hí.

“Ngươi không cần phải xen vào mặt khác !” Michael Bay vỗ vỗ điều khiển vị cửa xe, nói,“Ta hô bắt đầu sau, ngươi lập tức đẩy cửa xuống xe, nhớ kỹ ! nhất định phải nhảy xuống !”

Nói, hắn còn hình tượng khoa tay múa chân lấy khiêu động tác,“Ngươi xoay tay lại đóng cửa xe......”

Michael Bay chủ động xoay người, tiếp đón Matthew nói,“Ngươi hiện tại theo ta làm một lần !”

Matthew gật đầu,“Không thành vấn đề.”

“Đóng xong cửa xe, ngươi liền hướng phía trước xung.” Michael Bay cất bước hai điều dài gầy chân, hướng phía trước chạy đi, Matthew theo sau theo đi lên, hắn quay đầu nhìn Matthew liếc nhìn, tiếp tục nói,“Chú ý chạy động vị trí, không cần ngăn trở đầu xe cùng thân xe.”

Hắn chạy ra năm sáu mét, liền ngừng lại, Matthew theo sau cũng dừng.

Michael Bay lại hỏi,“Hiểu chưa?”

“Hoàn toàn minh bạch.” Matthew chỉ là hiểu biết này một cảnh tượng, lại không minh bạch Michael Bay muốn chụp quảng cáo là cái gì.

Vị này thích trời sụp đất nứt thương nghiệp đạo diễn, căn bản không có dựa theo kia một tờ kịch bản quay chụp ý tứ, quay chụp bắt đầu sau, vai diễn tất cả đều phát ra từ hắn hiện trường thuyết minh, Mercedes Benz quảng cáo tổng giám trước quay chụp chuyên môn dặn dò qua, muốn hắn dựa theo Michael Bay chỉ thị làm.

Matthew cầm bôn trì quảng cáo đại ngôn phí, tại hợp tình hợp lý phạm vi bên trong, tự nhiên sẽ phối hợp, cho nên trong lòng nghi hoặc, vẫn là tại dựa theo Michael Bay tiết tấu đi.

Michael Bay trở lại máy quay phim mặt sau, Matthew đi đến bên cạnh xe, kéo ra trên cửa xe Benz đại G điều khiển vị, tĩnh đẳng quay chụp bắt đầu.

Nửa phút sau, Michael Bay thanh âm truyền đến lại đây,“Bắt đầu !”

Những lời này giống như xung phong mệnh lệnh như vậy, Matthew đầy mặt lạnh lùng, đẩy ra cửa xe nhảy xuống ô tô, lấy trăm mét tiến lên tốc độ hướng phía trước chạy đi.

Bất quá ngắn ngủi vài giây thời gian, Michael Bay kêu đình thanh âm liền truyền tới,“Tạp !”

Matthew ngừng lại, mặt không đỏ khí không suyễn, quay đầu nhìn về phía Michael Bay bên kia, Michael Bay khoa tay múa chân một “OK” Thủ thế, lớn tiếng nói,“Qua !”

Bởi Michael Bay yêu cầu Matthew toàn bộ hành trình lãnh mặt, lấy đột xuất mặt bộ hình dáng cường tráng đường cong, quay chụp trung biểu diễn cơ bản không có độ khó đáng nói.

“Nghỉ ngơi mười lăm phút !” Michael Bay thanh âm lại vang lên,“Đặc kĩ diễn viên chuẩn bị sẵn sàng !”

Tiếp theo màn diễn, sẽ có ô tô khởi động màn ảnh, Helen - Hermann phía trước đàm phán hợp đồng bên trong, liền có minh văn quy định, quảng cáo quay chụp trung bất cứ đề cập đến lái xe vai diễn, tất yếu sử dụng đặc kĩ diễn viên.

Matthew đối với này không có ý kiến, hắn xe kĩ ở trong người thường cũng chính là trung đẳng thiên thượng tiêu chuẩn, căn bản không thể hoàn thành quảng cáo trung kia vài khoa trương kỹ năng đặc biệt động tác, hơn nữa đây không phải hắn am hiểu động tác hí quay chụp, thụ thương phiêu lưu càng lớn.

Mercedes Benz phương diện sớm liền chuẩn bị tốt kỹ năng đặc biệt thế thân.

Nghỉ ngơi thời gian không có chuyện, Matthew đi đến Michael Bay đạo diễn máy theo dõi phía trước mặt, chỉ máy theo dõi, thử hỏi,“Có thể sao?”

“Đương nhiên có thể.”

Này cũng không phải điện ảnh quay chụp, Michael Bay không có cự tuyệt ý tứ,“Lại đây xem đi.”

Matthew vòng đến đối diện máy theo dõi địa phương, hai tay ôm ngực đứng ở Michael Bay mặt sau, xem lên vừa quay chụp màn ảnh.

Cái kia màn ảnh chỉ có ngắn ngủi vài giây, trừ xe và người chính là màn xanh, cũng nhìn không ra cái gì.

“Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch......” Michael Bay lại đột nhiên nói,“Jerry - Bruckheimer vì sao thích dùng ngươi .”

Matthew nghi hoặc gãi gãi đầu.

Michael Bay còn nói thêm,“Matthew, ngươi trời sinh liền thích hợp động tác màn ảnh !”

“Ngươi quá khen .” Matthew vội vàng vẫy tay,“Michael, của ta rất nhiều biểu diễn thực ra đều là đang bắt chước của ngươi điện ảnh trung kia vài kinh điển màn ảnh.”

Mặc kệ người khác nói như thế nào, hắn thủy chung đều cho rằng [ The Rock ] là phim hành động trong kinh điển chi tác, thậm chí phóng tới sở hữu loại hình phim bên trong, cũng tuyệt đối là kinh điển.

“Với ngươi vỗ này phân nửa ngày quảng cáo.” Michael Bay mà nói phi thường khiêu dược,“Ta có điểm hối hận , vì sao năm trước không lại kiên trì một chút, khiến ngươi đến làm Island nam chính đâu?”

“Ách......” Matthew không biết nên nói cái gì mới tốt, chần chờ hai giây, cười nói,“Về sau khẳng định có hợp tác cơ hội.”

Michael Bay gật gật đầu,“Ân, sẽ có cơ hội.”

Matthew không lại nói, nhìn Michael Bay ở trong này bận rộn, Island là Michael Bay rời đi Jerry - Bruckheimer sau đệ nhất bộ điện ảnh, đồng thời kiêm nhiệm người sản xuất cùng đạo diễn, nghe nói phim hoàn toàn là dựa theo hắn ý tứ quay chụp chế tác, không biết hay không sẽ lấy được thành công.

Lấy chính hắn quan khán Michael Bay điện ảnh cảm thụ đến nói, Michael Bay phi thường có tài hoa, đối với điện ảnh trung thương nghiệp giải trí nguyên tố nắm chắc cũng phi thường đúng chỗ, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, hắn không biết tiết chế.

Michael Bay rất nhiều điện ảnh, nên bạo tạc địa phương sẽ bạo tạc, không nên bạo tạc địa phương cũng sẽ bạo tạc.

Còn có, Michael Bay tổng thích ở trong phim gia nhập rất nhiều ác tục nguyên tố, có chút thời điểm còn sẽ ác cảo quá mức.

Tỷ như hắn từng xem qua [ Transformers 2], cho dù là đến hiện tại đều nhớ rõ, Đại Lực thần tháo dỡ Kim Tự Tháp khi, buông xuống ở bên dưới hai cự đại cương cầu......

Này rất làm cho người ta không nói được lời nào, cảm giác không giống như là Hollywood nhất tuyến thương nghiệp đạo diễn có thể làm ra sự tình.

Nghĩ đến Transformers, Matthew liền nhớ lại từng mới trước đây duy nhất chân chính trên ý nghĩa món đồ chơi, người khác ném không cần Optimus Prime mô hình.

Lúc ấy xem qua [ Transformers 2], cảm giác thơ ấu tốt đẹp ký ức tất cả đều bị hủy mất, đặc biệt là Optimus Prime, nơi nào có nửa điểm giống ô tô nhân lãnh tụ?

Michael Bay quay chụp đi ra Optimus Prime, vừa không có lãnh đạo cái giá, nhị không có lãnh đạo đầu óc, việc bẩn việc mệt một người làm, ăn uống vệ sinh cầm, sinh tử cách đấu nó thượng, tư tưởng công tác nó làm, chết sau ngay cả lễ tang cũng không có, còn bị làm như sắt vụn từ không trung ném hai lần.

Sau này vừa sống lại, dưỡng khí quán còn chưa kịp hấp một ngụm, khôi phục huấn luyện còn không kịp làm, liền bị nam trư chân kêu to “stand. Up !stand0 up !”, mặt khác ô tô nhân vui vẻ nhảy nhót vô cùng cao hứng cho nó nạp điện, nghĩ ngốc đại lại trở lại, chịu chết ngươi đi, hắc oa nhân loại bối......

Đáng tiếc, đoạn thời gian trước hắn cố vấn qua Hasbro công ty, Transformers điện ảnh bản quyền sớm liền tại DreamWorks trong tay , nếu không xuất hiện đại ngoài ý muốn, Stefan - Spielberg vẫn sẽ tìm Michael Bay đến quay chụp.

Matthew lắc lắc đầu, hắn chính là một minh tinh diễn viên, hiện tại ngay cả một đường cũng không phải, loại sự tình này căn bản quản không được, cũng không thể nào nhúng tay.

Mười lăm phút nghỉ ngơi thời gian rất nhanh qua đi, Michael Bay quay chụp một lần nữa bắt đầu, Matthew lại không cần lên sân, ngồi ở an toàn địa phương, quan khán đặc kĩ diễn viên xe kĩ biểu diễn.

Studio trung còn thừa mấy màn diễn, phần lớn là kỹ năng đặc biệt thế thân tại quay chụp, hắn ở bên xem.

Lần này quảng cáo quay chụp tuyệt đối là Matthew diễn viên kiếp sống cho đến bây giờ nhẹ nhàng thoải mái nhất một lần, vừa đến không cần làm các loại phức tạp biểu tình, chỉ cần căng thẳng mặt là có thể; Thứ hai khó nhất động tác màn ảnh cũng chính là vừa rồi trăm mét tiến lên.

Trong đó còn có một cảnh tượng, Benz đại G từ màn xanh trong xông ra, Michael Bay khiến nhiếp ảnh sư đem máy quay phim màn ảnh ấn trang tại trên đầu xe quay chụp, đồng thời lại từ đối diện ô tô góc độ quay chụp.

Chụp xong, Matthew chuyên môn nhìn xem, dù cho không có tăng thêm hậu kỳ đặc hiệu, Michael Bay quay chụp màn ảnh cũng phi thường có thị giác trùng kích lực.

Michael Bay tựa hồ đặc biệt am hiểu quay chụp như vậy màn ảnh.

Sở hữu kỹ năng đặc biệt quay chụp chấm dứt sau, Matthew lại lên sân, lần này quay chụp là trạng thái tĩnh cảnh tượng, hắn đứng ở Benz đại G nóc xe, đầy mặt lạnh lùng nhìn về phía trước.

Cùng loại trạng thái tĩnh màn ảnh có vài , quay chụp lên đến cũng không có độ khó đáng nói, Matthew một lần NG cũng không có xuất hiện, Michael Bay kêu đình quay chụp vài lần, tất cả đều là vì kịch tổ thiết bị cùng quay chụp góc độ vấn đề.

Disney nhà sản xuất trung quay chụp phi thường thuận lợi, vừa buổi chiều 4h, Michael Bay liền tuyên bố kết thúc công việc, đồng thời dặn dò diễn chức nhân viên sáng sớm hôm sau ở trong này tập hợp, đi San Fernando Valley phương bắc một mảnh hoang địa quay chụp cảnh quay bên ngoài.

Matthew tẩy trang xong, cưỡi xe điện đi đến nhà sản xuất cửa, thay Benz đại G, ly khai Disney nhà sản xuất.

Vừa rẽ lên nhà sản xuất cửa nam Buena Vista đường cái, hắn liền phát hiện có cẩu tử theo đi lên, cũng không có cố ý bỏ ra bọn họ, trực tiếp lái xe đi Charlize - Theron gia, hơn nữa ngủ lại ở chỗ đó.

Từ hai người tại Oscar trao giải điển lễ trên thảm đỏ chính thức công khai sau, Matthew cùng Charlize - Theron thường xuyên sẽ ngủ lại tại đối phương trong nhà, chỉ cần thời gian thích hợp, cũng sẽ đến công khai trường hợp show một phen ân ái, để duy trì nhất định đề tài độ.

Ngày hôm sau Thái Dương còn không có trèo lên đường chân trời, Matthew liền tránh thoát Charlize - Theron tay chân dây dưa, tiến đến Disney nhà sản xuất, trước tiên năm phút đồng hồ đi tới tập hợp địa điểm.

Tuy rằng hơn một năm nay, hắn già vị dần cao, danh khí cũng càng lúc càng lớn, có chút thời điểm cũng rất cao điều Trương Dương, nhưng tại bất cứ một trong kịch tổ, chỉ cần không chạm đến hắn lợi ích, đều có thể nói là một nghiêm túc với công việc hảo diễn viên.

Không chút nào khoa trương nói, Matthew chức nghiệp tố dưỡng tại trong giới tiếng lành đồn xa.

Kịch tổ đúng giờ tập hợp hoàn tất, Matthew đổi thừa bôn trì phương diện cung cấp một chiếc thoải mái độ cực cao MPV ô tô, lên xe liền bắt đầu ngủ bù, tối hôm qua không có ngủ ngon, có Charlize - Theron như vậy nữ nhân tại bên người, e không mấy nam nhân sẽ đem thời gian lãng phí ở trên giấc ngủ.

Một giấc này, Matthew ngủ được đặc biệt thơm ngọt, còn làm giấc mộng, mộng chính mình đứng ở Thermopylae tiền, huy động đoản kiếm cùng tấm chắn đại sát tứ phương, xông qua Mĩ quốc đại binh bị hắn tấu được quỷ khóc lang hào, một đám chạy về đi thỉnh ô tô nhân hòa Optimus Prime lại đây hỗ trợ, Optimus Prime không hổ là cuối cùng máy móc gian cùng USA trung thực chó săn, đi lên liền muốn cùng hắn đại chiến ba trăm hội hợp.

Đang muốn khai chiến thời điểm, Matthew bị người đánh thức , xuống xe sau phát hiện, nơi này quay chụp không chỉ là bọn họ một kịch tổ, còn có một đến từ San Fernando Valley kịch tổ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 344: Làm Như Không Thấy

Quảng cáo cảnh quay bên ngoài quay chụp, Matthew màn ảnh đại đa số đều là cùng loại với studio trung bày tạo hình quay chụp, dựa theo đạo diễn Michael Bay thiết kế, chỉ cần người xe phối hợp, quay chụp ra đủ khốc đủ cuồng dã cảm giác liền đủ rồi.

Nhưng một cái khác kịch tổ quay chụp còn tại tiến hành, bôn trì quảng cáo kịch tổ bên này tạm thời chỉ có thể làm tương ứng chuẩn bị công tác.

Bởi chỉ là đơn giản phác thảo phía dưới bộ hình dáng đường cong, Matthew rất nhanh liền họa xong trang, từ xe kéo hoá trang bên trong đi ra, phát hiện kịch tổ làm xong chuẩn bị công tác những người đó, đều tại hảo kỳ nhìn cách vách cách đó không xa một cái khác kịch tổ quay chụp.

Vừa đi đến này phiến hoang địa thời điểm, Matthew liền phát hiện , cách vách kịch tổ khẳng định là đến từ San Fernando Valley, lúc này đứng ở đám người bên ngoài nhìn thoáng qua, càng thêm xác định điểm này, hắn ẩn ẩn có thể nhìn thấy, cách vách quay chụp là phi thường kịch liệt bên người động tác hí, một vị cường tráng nam diễn viên cùng một tóc vàng mĩ nữ gian chiến đấu, dị thường kịch liệt.

Hắn đứng ở đồng dạng hảo kỳ Michael Bay bên cạnh, nhìn bên kia nhìn một hồi, cảm giác cái kia tóc vàng mĩ nữ tựa hồ có điểm nhìn quen mắt.

“Nếu ta lúc ấy chuyển hình điện ảnh đạo diễn thất bại.” Michael Bay niết thật dài cằm, nói đùa lên,“Nói không chừng liền đi quay chụp loại này phim .”

Matthew hai tay ôm ngực, cũng lấy vui đùa giọng điệu nói,“Quay chụp loại này phim cũng không rất có ý tứ sao?”

Michael Bay lắc lắc đầu,“Nếu quay chụp khi diễn viên xảy ra vấn đề, đạo diễn nói không chừng muốn đích thân xuống sân.”

“Khẳng định có rất nhiều người hướng tới này chức nghiệp.” Matthew nở nụ cười,“Bằng không St Fernando cốc cũng không khả năng hấp dẫn đến nhiều như vậy tân nhân.”

Michael Bay cũng cười cười,“Muốn tán gái cũng không cần đi chỗ đó.”

“Không sai, chúng ta không cần.” Matthew minh bạch hắn ý tứ.

Tại Hollywood trong giới, Michael Bay thuộc về cái loại này phi thường thích cùng trong phim nữ diễn viên làm bừa đạo diễn.

Liền tại Matthew cùng Michael Bay vây quanh nữ nhân đề tài này nói chuyện phiếm thời điểm, bên kia kịch tổ giống như quay chụp kết thúc, bắt đầu thu thập lên này phiến lâm thời nơi sân.

Cách vách quay chụp kết thúc, Michael Bay kết thúc cùng Matthew nói chuyện phiếm, lớn tiếng tiếp đón kịch tổ chuẩn bị bắt đầu quay chụp.

Matthew đưa điện thoại di động đẳng vật phẩm giao cho lái xe tới được Bella - Anderson, một mình vào lâm thời trường quay.

Cùng studio trung quay chụp bất đồng, kịch tổ lần này đem Matthew vai diễn đều tập trung ở phía trước nửa đoạn quay chụp, đẳng quay chụp hoàn sở hữu Matthew bày chụp màn ảnh, lại quay chụp kỹ năng đặc biệt màn ảnh.

Hai chiếc trải qua đặc thù cải trang Benz đại G cũng vận lại đây, một chiếc trực tiếp tiến vào hoang địa trường quay trong, một khác chiếc dừng ở phụ cận dự bị.

Matthew lại đứng ở Benz đại G bên cạnh, như cũ là kia phó lạnh lùng biểu tình, có nhiếp tượng sư cầm máy ảnh lại đây chụp ảnh, lần này quay chụp là toàn hệ liệt quảng cáo, trừ TV cùng internet video ngoài, còn có mặt bằng ảnh chụp.

Dựa theo nhiếp tượng sư chỉ thị, Matthew phối hợp bày ra các loại tạo hình.

Thuộc về hắn màn ảnh quay chụp thực mau cũng rất thuận lợi, San Fernando Valley kịch tổ còn chưa thu thập hoàn tất, Matthew bên này đã quay chụp hoàn tất .

Còn thừa kia vài độ khó cao ô tô vận động vai diễn, đều sẽ do đặc kĩ diễn viên hoàn thành.

Matthew ra trường quay, tìm đến Michael Bay, hỏi,“Còn có việc sao, Michael? Không có mà nói, ta trước hết đi.”

“Không có.” Michael Bay đại khái đối với hắn ấn tượng không sai, lại bỏ thêm một câu,“Có thời gian cùng ra đến uống rượu tán gẫu.”

Hắn làm một thuần túy thương nghiệp đạo diễn, cũng thích dùng thương nghiệp giá trị tương đối cao diễn viên.

Matthew đương nhiên sẽ không cự tuyệt,“Không thành vấn đề, ngươi tùy thời có thể đánh ta điện thoại.”

Cùng Michael Bay hàn huyên vài câu, Matthew lại chuyên môn tìm đến Mercedes Benz phương diện quảng cáo tổng giám nói vài câu, trên loại chuyện này hắn rất biết làm người.

Theo sau, Matthew trở lại xe kéo hoá trang, bất quá chừng mười phút liền tẩy trang đổi về chính mình quần áo, chộp lấy túi một mình triều lộ bên kia đi, Bella - Anderson hôm nay buổi sáng lái xe theo lại đây, hắn cũng không cần kịch tổ lại phái người đi đưa.

Nhìn thấy Matthew lại đây, Bella - Anderson đem Matthew di động đưa cho hắn, nói,“Hermann tiểu thư gọi điện thoại tới, khiến ta nói cho ngươi, vừa David - Allison đại biểu thiên không chi vũ điện ảnh công ty cùng Frank - Miller ký kết chính thức bản quyền hiệp nghị.”

Matthew tiếp nhận di động, gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị lên xe, từ màu đen bôn trì xe việt dã mặt sau lóe ra đến một cái tóc vàng nữ nhân.

Nàng xem Matthew, nói,“Thật là ngươi a !”

Nữ nhân này mặc tu thân đồ jean, trên mặt vẽ nồng hậu yên huân trang, nhìn qua dị thường yêu diễm.

Bella - Anderson nhận ra nữ nhân này, vừa cách vách kịch tổ quay chụp trung nữ chính, nàng nhanh chóng tiến lên một bước, ngăn cản tóc vàng nữ nhân.

“Ngươi không biết ta sao?” Tóc vàng nữ nhân nhìn Matthew, chỉ cái kia kịch tổ nói,“Ta vừa nhìn thấy ngươi rất nhìn quen mắt , liền tưởng lại đây xem xem, không nghĩ tới thật là ngươi.”

Matthew đối Bella - Anderson vẫy tay xuống, Bella - Anderson nhượng đến một bên, phóng tóc vàng nữ nhân hướng Matthew đi.

“Ngươi hảo, Drake tiểu thư.” Matthew đương nhiên nhận ra nàng là ai,“Có thể lại nhìn thấy ngươi phi thường cao hứng.”

Jessica - Drake đi đến Matthew phụ cận, nói,“Ta cũng không nghĩ tới, có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi.” Nàng ngẩng đầu nhìn Matthew,“Thật sự là rất kinh người , ngươi thật trở thành một Hollywood đại minh tinh.”

Matthew cười cười,“Ta cũng không nghĩ tới có thể ở Hollywood thành công.”

Jessica - Drake dần dần từ trong sửng sốt khôi phục, cười nói,“Ta thiếu chút nữa liền cùng một Hollywood đại minh tinh cùng nhau hợp tác.”

Matthew không có lại nói phương diện này đề tài, nói,“Ngày sau có thời gian lại trò chuyện, ta còn có chuyện muốn bận rộn, cần phải đi.”

Phía trước cũng có tiểu báo hâm nóng qua hắn kém điểm ngộ nhập San Fernando Valley tin tức, này chẳng những không có ảnh hưởng hắn danh dự, ngược lại trở thành rất nhiều người trong miệng chuyên tâm điển phạm.

Cho dù có nhân tưởng lấy chuyện này làm văn, không có ảnh chụp cùng video, viết đi ra gì đó căn bản không có độ tin cậy.

“Nhanh như vậy muốn đi a.” Jessica - Drake bỗng nhiên tới gần một bước, từ trong túi áo móc ra một tấm thẻ, đưa cho Matthew, hạ giọng nói,“Mặt trên là của ta điện thoại, nếu ngươi có cần, ta tùy gọi tùy đến, ngươi tưởng nhiều tìm mấy người mà nói, ta cũng có thể giúp ngươi liên hệ.”

Matthew đương nhiên minh bạch Jessica - Drake ý tứ, phiên qua thẻ bài nhìn thoáng qua, mặt trên là một số điện thoại di động.

“Chỉ mong chúng ta có thể lại gặp mặt.” Jessica - Drake cáo từ rời đi,“Tái kiến, Matthew - Horner.”

“Tái kiến, Jessica.” Matthew đối với nàng gật gật đầu.

Bella - Anderson từ đầu tới cuối cũng không có nói một câu, nhìn theo Jessica - Drake rời đi, đi điều khiển vị, lên xe phát động bôn trì xe việt dã.

Benz đại G sau tòa cũng không thoải mái, Matthew lên phó điều khiển, nói,“Đi Burbank văn phòng.”

Bella - Anderson đạp chân ga, xe việt dã chạy đi hoang địa, rẽ lên một điều đi thông quốc lộ giữa các bang đường nhựa.

Lái xe thời điểm, nàng trộm ngắm một cái, Matthew mở ra phó điều khiển phía trước tủ chứa đồ, từ bên trong tìm ra một danh thiếp giáp, đem Jessica - Drake đưa cho hắn thẻ bài thu lên.

Bella - Anderson rất rõ ràng này ý nghĩa cái gì, chỉ có thể xem như không có nhìn thấy, gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng thụ qua tỷ tỷ Carla không thiếu đề điểm, biết rất nhiều ngôi sao đều có bất lương đam mê, làm tư nhân trợ lý, tốt nhất làm như không thấy.

Nhưng làm một người trưởng thành, nàng cũng có ý nghĩ của mình, Matthew rõ ràng tại cùng Charlize - Theron hẹn hò, nghe nói đều cùng nhau xem qua hai lần phòng ở , hiện tại lại nhận lấy Jessica - Drake thẻ bài......

Bella - Anderson nhanh chóng đình chỉ, việc này không phải nàng hẳn là quản .

Dựa theo tỷ tỷ Carla thuyết pháp, Matthew cứ việc có điểm hoa, so với trong giới đại bộ phận nam ngôi sao hảo nhiều.

Liền nàng trở thành Matthew tư nhân trợ lý tới nay quan sát, trừ Charlize - Theron, Matthew cùng mặt khác nữ nhân tựa hồ không có không chính đáng quan hệ.

Màu đen bôn trì xe việt dã xuyên qua San Fernando Valley, rất nhanh đi tới Burbank, dừng ở một đống văn phòng phía dưới, Matthew mang theo Bella - Anderson trở lại văn phòng, lại một lần nữa bấm gọi Helen - Hermann dãy số, cùng trên đường khi như vậy, Helen - Hermann di động bị vây ở không người tiếp nghe trạng thái.

Matthew phỏng chừng Helen - Hermann hẳn là đang tại vội vàng, không có tiếp tục gọi cho, ngồi ở bàn công tác mặt sau, an tâm đợi lên.

“Bella......” Thừa dịp lúc này thời gian, hắn hỏi Bella - Anderson,“Cùng fan tổ chức ở giữa liên hệ thế nào ?”

“Ta đã cùng Los Angeles cùng New York đẳng mấy cái thành phố lớn của ngươi fan tổ chức khởi xướng giả lấy được liên hệ.” Bella - Anderson lấy ra công tác nhật ký, vừa lật xem vừa nói,“Trước mắt của ngươi đại bộ phận fan tổ chức, đều bị vây ở tự phát hình thành rời rạc trạng thái, khuyết thiếu hữu hiệu tổ chức.”

Matthew nhẹ nhàng gõ dưới bàn công tác, dặn dò nói,“Đẳng Helen trở về, ngươi đi gặp nàng, nàng vẫn tưởng nhúng tay fan tổ chức.”

“Ân.” Bella - Anderson lên tiếng,“Ta nhớ kỹ.”

Lúc này Matthew di động vang lên, hắn cầm lấy đến xem liếc nhìn, là Helen - Hermann dãy số, chuyển được sau nói không nhiều lắm một hồi, lại cắt đứt .

Helen - Hermann ở trong điện thoại nói cho hắn, vừa hoàn thành cùng Frank - Miller chính thức ký ước, nàng, David - Allison, Zack Snyder cùng Frank - Miller cùng với hắn người đại diện uống một ly, chúc mừng song phương chính thức xác lập hợp tác quan hệ.

Mặt khác, nàng ngày mai liền sẽ phản hồi Los Angeles, trừ hiệp trợ Zack Snyder cùng David - Allison bắt đầu [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] tỷ như kịch bản biên soạn cùng liên hệ phát hành công ty đẳng công tác ngoài, còn muốn cùng Akiva - Goldsman gặp một mặt, thương thảo Matthew cùng Charlize - Theron về [ Smith vợ chồng ] kế tiếp tuyên truyền công việc.

Thời gian đã đến tháng tư hạ tuần, cự ly [ Smith vợ chồng ] Bắc Mĩ công chiếu ngày càng ngày càng gần, kịch tổ cần đại quy mô lại có thể gợi ra đầy đủ oanh động hiệu ứng tuyên truyền thế công, để vào tháng năm phân nhất chúng cường hãn đối thủ cạnh tranh trung, có thể lấy đến một xuất sắc box office thành tích.

Dẫn phát oanh động phương diện này công tác, cuối cùng vẫn là muốn dừng ở Matthew cùng Charlize - Theron hai người trên người.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 345: Kết Hôn Không Có Khả Năng

Màu đen Benz xe việt dã chạy qua Beverly Hills khách sạn, quẹo vào Rodeo đại đạo, tiếp lên Helen - Hermann, Helen - Hermann lên sau tòa, điều chỉnh một chút chỗ ngồi, đối phía trước Matthew nói,“Này xe sau tòa thoải mái độ thật bình thường.”

Matthew ngồi ở trên phó điều khiển, quay đầu nhìn nàng một cái, nói,“Cho nên, ta vẫn tọa phó điều khiển.”

Loại này cứng rắn phái xe việt dã, sẽ không rất ở phía sau tòa thoải mái độ thượng làm văn, hắn cưỡi thời điểm, hướng đến không đi tọa sau tòa.

Bella - Anderson đảo quanh phương hướng, xe việt dã rẽ lên chạy hướng Beverly sơn trang Nam Sơn pha đường.

Helen - Hermann lúc này nói,“Dựa theo hợp đồng, chúng ta cần đem của ngươi luyến tình cùng quảng cáo thương báo bị, ta thông tri Mercedes Benz quảng cáo tổng giám sau, Mercedes Benz phương diện có đề nghị.”

Tựa như Matthew ký kết hiệp ước như vậy, doanh nghiệp đối quảng cáo người phát ngôn sinh hoạt cá nhân có chút hợp lý hạn định là bình thường tình huống, nhưng bình thường sẽ không lung tung can thiệp.

Matthew kỳ quái hỏi,“Cái gì đề nghị? Sẽ không cho rằng ta cùng Charlize luyến tình sẽ tổn hại bọn họ phẩm bài hình tượng đi?”

“Đương nhiên không phải.” Helen - Hermann giải thích nói,“Mercedes Benz phương diện phi thường chờ mong ngươi cùng Charlize - Theron có thể có bước tiếp theo tiến triển, cho rằng các ngươi hai có thể đính hôn hoặc là kết hôn mà nói, đối với bọn họ phẩm bài mở rộng càng thêm có lợi.”

Matthew nhún vai,“Chúng ta nguyên bản kế hoạch chẳng phải chính là đính hôn sao?”

Helen - Hermann tiếp tục nói,“Ta mấy ngày hôm trước gặp qua Charlize - Theron người đại diện, nàng nói Dior phương diện cũng đối với ngươi cùng Charlize quan hệ có vài ý tưởng, ta cùng nàng ở giữa liên lạc, vừa cùng nhau cùng Dior kế hoạch tổng giám cùng Mercedes Benz quảng cáo bộ tổng giám ngay mặt nói chuyện một lần.”

Nàng xem hướng Matthew,“Này mấy ta mấy ngày hôm trước liền thông tri qua Bella .”

Matthew quay đầu, nói,“Bella đều nói cho ta biết , các ngươi thương thảo thế nào ?”

“Đạt thành một ít tính kiến thiết ý kiến, Dior cùng Mercedes Benz phương diện không có phi chấp hành không thể ý tứ.” Helen - Hermann cũng không khả năng khiến Benz tùy ý đùa nghịch chính mình cuối cùng hộ khách,“Ngươi có thể trước hết nghe nghe.”

Matthew có chút tò mò,“Vì sao Dior cùng Benz đột nhiên muốn nhúng tay?”

Helen - Hermann tưởng cũng không có tưởng, nói thẳng,“Rất đơn giản, này cùng các ngươi hai người phát ngôn đặc chất cùng sở đại ngôn sản phẩm tiêu phí quần thể có liên quan.”

Nàng đơn giản giải thích một chút,“Charlize - Theron đại ngôn Dior chân ngã nước hoa, nhằm vào là hai mươi tám tuổi trên đây thành thục nữ tính quần thể, đến này tuổi trẻ nữ tính, thường thường khát vọng ổn định cảm tình. Benz G cấp xe việt dã chủ thể tiêu phí quần thể, cũng là thành thục nam tính, này mấy nam tính phần lớn hi vọng sau lưng có một ổn định gia đình.”

“Cho nên......” Charlize - Theron còn nói thêm,“Đính hôn mà nói, có thể trong khoảng thời gian ngắn đề cao các ngươi tại sản phẩm chủ thể tiêu phí quần thể trung tán thành độ.”

Matthew đột nhiên có chủng dự cảm bất hảo,“Dior cùng Benz sẽ không muốn cho ta Charlize kết hôn đi?”

Hắn xác thật đối Charlize - Theron rất có hảo cảm, cũng là Britney sau, chân chính động tâm nữ nhân, nhưng kết hôn như vậy đáng sợ sự tình, hay là thôi đi.

Hollywood ngôi sao hôn nhân, căn bản chính là cho nhau thương tổn, cùng này tương lai đều thụ thương, còn không bằng sớm rời xa hôn nhân.

“Không có, ta cùng Charlize - Theron người đại diện cùng Dior cùng Benz câu thông qua.” Helen - Hermann biết Matthew minh bạch này ‘Câu thông’ hàm nghĩa,“Dior cùng Benz không có trực tiếp can thiệp khiến các ngươi kết hôn ý tứ.”

Nàng tổ chức một chút ngôn ngữ, còn nói thêm,“Mercedes Benz phương diện từ tháng năm bắt đầu, sẽ đem ngươi vi Benz G cấp xe việt dã sở làm quảng cáo, đưa lên đến toàn cầu thị trường.”

Này mấy tuyên truyền kế hoạch Matthew biết, Mercedes Benz đã cùng Arnold - Schwarzenegger đạt thành lượng giải hiệp nghị, tuyển vào tháng năm phân tuyên bố quảng cáo, cũng là vì cùng [ Smith vợ chồng ] tướng hô ứng, đề cao quảng cáo truyền bá độ cùng lực ảnh hưởng.

Helen - Hermann tiếp tục nói,“Nguyên bản Dior muốn tại cuối tháng sáu hoặc là đầu tháng bảy tuyên bố tân hai khoản chân ngã nước hoa, hiện tại có khả năng trước tiên đến tháng sáu, hơn nữa đem Charlize - Theron tân quảng cáo cũng trước tiên đến tháng năm phân đưa lên.”

“Đều tưởng cùng điện ảnh hô ứng a.” Matthew có thể nghĩ đến này một điểm.

“Dior cùng Benz phương diện ý tứ.” Helen - Hermann mắt nhìn xe sau, ẩn ẩn nhìn thấy có kỵ mô tô cẩu tử theo đi lên,“Tại quảng cáo dày đặc tuyên truyền tháng năm cùng tháng sáu, ngươi cùng Charlize - Theron tốt nhất là một đôi ân ái tình lữ, nếu các ngươi đính hôn sau có thể kết hôn tốt nhất, không thể mà nói, cũng muốn lựa chọn hòa bình phương thức chia tay.”

Matthew gật gật đầu,“Đính hôn là chúng ta phía trước liền thương nghị hảo, kết hôn không có khả năng.”

Helen - Hermann cũng biết điểm này, nói,“Ngươi cảm giác đâu?”

“Chỉ cần không kết hôn, mặt khác phương diện đều đáng nói.” Matthew thái độ phi thường kiên quyết,“Đối với chúng ta cũng không có chỗ hỏng không phải sao?”

Hắn hỏi tiếp nói,“Này mấy đều hẳn là vượt qua bình thường hợp đồng đại ngôn phạm vi đi? Dior cùng Benz phương diện không có một thuyết pháp sao?”

“Đương nhiên là có.” Helen - Hermann còn nói thêm,“Dior cùng Benz có thể tài trợ các ngươi tổ chức đính hôn nghi thức đại bộ phận phí dụng.”

Matthew gật gật đầu,“Này còn kém không nhiều.” Hắn lại hỏi,“Charlize bên kia đâu?”

Helen - Hermann lại di chuyển một chút,“Ngươi lại đây phía trước, nàng người đại diện đã gọi điện thoại thông tri qua, Charlize - Theron không có phản đối.”

Điểm này Matthew cũng không ngoài ý muốn, từ trùng kích Oscar lúc, hắn liền biết Charlize - Theron cũng tưởng trở thành siêu cấp cự tinh.

Trở thành siêu cấp cự tinh lộ không chỉ một điều, nhưng cũng có một điểm giống nhau, muốn có cũng đủ lớn danh khí.

Benz xe việt dã đến Beverly Hills nam bộ triền núi mang, Bella - Anderson nhắc nhở nói,“Mặt sau theo tới rất nhiều cẩu tử.”

Matthew quay đầu nhìn nhìn kính chiếu hậu, nói,“Không cần phải xen vào bọn họ.”

Hôm nay bọn họ làm sự, vốn liền muốn cao điệu, không có cẩu tử cùng giải trí phóng viên theo tới, cũng liền không có bất cứ ý nghĩa.

Hai phút sau, Benz xe việt dã dừng ở một đống hào trạch sắt tây đại môn phụ cận, Helen - Hermann đối phó điều khiển bên kia nói,“Ngươi đi xuống đi, ta ở trên xe chờ.”

Matthew không nói thêm gì, đẩy ra cửa xe xuống xe, sắt tây đại môn bên kia lập tức lại đây một tây trang giày da trung niên nam nhân, cách thật xa liền lộ ra xán lạn tươi cười,“Ngươi hảo, Horner tiên sinh.”

“Ngươi hảo.” Matthew đối với bên này bất động sản trù tính gật gật đầu, nói,“Khiến ngươi đợi lâu.”

Phía sau cùng lộ đối diện sáng lên thiểm tắt đèn, Matthew không xem cũng biết, cẩu tử cùng phóng viên tại đối với hắn bên này chụp ảnh.

Một chiếc màu đen xe hơi lúc này cũng quẹo vào con đường này, dừng ở cửa bên kia, theo sau Charlize - Theron xuống xe đi tới.

Đợi nàng cùng Matthew hội hợp, đèn flash sáng khởi tần suất càng cao .

“Bọn họ lại đang nhìn phòng ở !” Có giải trí phóng viên tiếng nghị luận vang lên,“Sẽ không thật muốn kết hôn đi?”

Có người đáp lại nói,“Không phải không loại này khả năng, này đống phòng ở tại treo bài bán ra, giá bán giống như vượt qua ngàn vạn dollar.”

Đây không phải Matthew cùng Charlize - Theron lần đầu tiên cùng nhau xem phòng , truyền thông bên trên cũng có tương quan tin tức tại truyền lưu.

Cùng bất động sản trù tính tiến vào sắt tây đại môn, Charlize - Theron hạ giọng hỏi,“Ngươi biết sao?”

Matthew vừa xem đại môn bên trong bố trí, vừa gật đầu nói,“Biết, ta không ý kiến.”

Charlize - Theron theo sau nói,“Ta cũng không ý kiến.”

“Này đống hào trạch kiến thành bởi mười một năm trước.” Bất động sản trù tính hợp thời giới thiệu nói,“Năm trước do Bruce khai phá thiết kế công ty một lần nữa tiến hành trang hoàng, kiến trúc diện tích......”

Matthew lúc này mở miệng ngắt lời nói,“Theron tiểu thư đối đơn vị đo lường Anh không quen thuộc.”

Bất động sản trù tính nhanh chóng đem phía trước mà nói nuốt xuống đi, một lần nữa nói,“Kiến trúc diện tích 1120 mét vuông, chiếm 7250 mét vuông.”

Này đống bất động sản xác thật phi thường lớn, hơn nữa là Nam Bắc tương đối dài, này nọ tương đối ngắn hẹp dài tạo hình, Matthew đứng ở đại môn phụ cận, có loại liếc nhìn xem không tới chỗ cuối cảm giác.

Xác thực điểm đến nói, dùng trang viên hình dung càng thêm thích hợp.

Trang viên nhập khẩu là song khai sắt tây đại môn, cửa sắt áp dụng toàn phong bế thiết kế, chỉ cần đóng lại liền có thể ngăn cách bên ngoài xem xét ánh mắt, môn hai bên còn lại là cao lớn Bạch Thạch tường vây, tiền đình hoa viên nương tựa tường vây, trong đó gieo trồng cao lớn thường xanh Kiều Mộc, màu xanh thảm thực vật vừa có thể điểm xuyết cảnh sắc, lại có thể phát ra bảo hộ trang viên bên trong riêng tư tác dụng.

Tiền đình hoa viên trung tâm đối diện cửa sắt, cũng là bọn họ một đường đi vào đến địa phương, là một điều do đá hoa cương trải thành đá phiến lộ, chiều ngang đủ để dung nạp hai chiếc ô tô song song chạy, đá phiến lộ kéo dài ra mấy chục mét, chỗ cuối tọa lạc một đống màu gạo trắng hai tầng Âu thức kiến trúc, phía trước chủng một loạt dị thường cao lớn cây cọ, cây cọ tối trung gian, kiến tạo một tòa tạo hình rất khác biệt suối phun, đại khái là hôm nay bọn họ đến xem phòng quan hệ, suối phun còn ồ ồ lưu thủy.

“Chúng ta đi phòng ở bên kia xem xem đi.” Bất động sản trù tính phía trước dẫn đường, đẳng Matthew cùng Charlize - Theron đuổi kịp, lại chỉ màu gạo trắng kiến trúc giới thiệu nói,“Đây là chủ kiến trúc, bên trong bao gồm tám phòng ngủ, ba phòng giữ quần áo, mười tắm rửa gian, đồng thời trang bị phòng bên trong cùng ngoài trời bể bơi, địa hạ còn có một có thể trân quý trên trăm bình rượu hầm rượu, tầng một kiến có bát chỗ ngồi tư nhân rạp chiếu phim, chín mươi tấc Anh cao thanh màn ảnh, có thể thỏa mãn thông thường xem ảnh nhu cầu.”

“Nghe vào tai rất không sai.” Matthew làm như có thật hỏi bên cạnh Charlize - Theron,“Ngươi cảm giác đâu?”

Charlize - Theron phối hợp nói,“Tổng muốn trước xem xem vật thực.”

Bất động sản trù tính lập tức nói tiếp nói,“Horner tiên sinh, Theron tiểu thư, chúng ta hiện tại liền đi bên trong xem xem.”

Matthew khoát tay,“Ngươi dẫn đường đi.”

Ba người rất nhanh từ ôn tuyền vừa đi qua, hắn còn nhìn nhiều một cái, ôn tuyền tạo hình rất khác biệt, nhìn qua như là Hán bạch ngọc tính chất.

Như vậy một đống phòng ở, giá tương đương xa xỉ, đối ngoại yết giá cao tới 2800 vạn dollar.

Matthew đương nhiên không có tiền mua xuống như thế sang quý bất động sản, lần này tới được chủ yếu mục đích , chính là lợi dụng này đống yết giá cực cao bất động sản, tiếp tục chế tạo có thể để cho hâm nóng đề tài.

Đương nhiên, nếu phòng ở không sai, hắn cũng sẽ suy xét vào tay.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 346: Cầu Hôn

Tiến vào màu gạo trắng Âu thức kiến trúc bên trong, tại bất động sản trù tính dẫn dắt dưới, Matthew ở bên trong dạo qua một vòng, lớn nhất cảm thụ chính là xa hoa, phòng khách trung có một tồn mãn Whisky, Brandy cùng Vodka cự đại quầy bar, đối diện quầy bar địa phương là một đạo thủy tinh mạc tường, đứng ở thủy tinh mạc sát tường hướng bên ngoài xem, Beverly Hills cùng Los Angeles phong cảnh thu hết đáy mắt.

“Nơi này tại bảy mươi niên đại là Beverly Hills trứ danh nhất ngắm cảnh bình đài chi nhất.”

Bất động sản trù tính đến gần Matthew cùng Charlize - Theron bên cạnh nói,“Sau này bị bất động sản công ty cải tạo thành này đống xa hoa trang viên.”

Hắn ấn xuống trong tay điều khiển từ xa, trên thủy tinh mạc tường phương chậm rãi hàng xuống một đạo vải màn,“Nếu không tưởng ngắm phong cảnh, chỉ cần hàng xuống này đạo đặc chất bức màn là có thể .”

Matthew đối bất động sản trù tính làm nâng tay động tác, bất động sản trù tính lại đem vải màn thăng đi lên.

“Cảm giác thế nào?” Matthew có chút tâm động.

Này đống trang viên tư mật tính bảo hộ thi thố làm được phi thường tốt, Âu thức hào trạch bên trong trang hoàng tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm, đứng ở này đạo cự đại thủy tinh mạc tường phía trước, có thể nhìn xuống hơn phân nửa Los Angeles, cái loại này trên cao nhìn xuống cảm giác rất dễ dàng khiến cho nhân say mê.

Hắn là người thường, khó tránh khỏi sẽ sinh ra loại này tâm lý.

Matthew mắt thấy Charlize - Theron không có đáp lại, còn nói thêm,“Ta cảm giác rất không sai.”

Charlize - Theron đi về phía trước hai bước, tại thủy tinh mạc tường bên trái, tới gần vách núi địa phương, còn có một phòng hộ chu mật lộ thiên ngắm cảnh bình đài, xác thật rất không sai bộ dáng.

“Muốn mua phòng ở là ngươi.” Nàng hạ giọng, tại Matthew bên tai nói,“Chính ngươi quyết định.”

Matthew nghĩ nghĩ, đối bất động sản trù tính nói,“Mormont, chúng ta lại đi địa phương khác xem xem.”

Phòng tập thể thao, phòng bên trong bể bơi, phòng ăn (nhà hàng), đại yến hội thính, hầm rượu cùng tư nhân rạp chiếu phim đẳng tầng một cùng địa hạ công trình, đi trước nhìn một lần, tiếp Matthew cùng Charlize - Theron lại cùng bất động sản trù tính lên lầu hai, tầng hai chủ phòng ngủ liền tại phòng khách phía trên, cùng phòng khách tình huống cùng loại, cũng có một mặt trên cao nhìn xuống đại thủy tinh mạc tường.

Matthew đến gần thủy tinh mạc tường phía trước nhìn nhìn, lại đi tắm rửa gian, phát hiện cự đại bồn tắm lớn tạo hình tương đương rất khác biệt.

Bất động sản trù tính đều là sát ngôn quan sắc hảo thủ, lập tức đi đến trước bồn tắm lớn, nói,“Này đống hào trạch bồn tắm lớn tạo hình đều không giống nhau, lại đều là do chỉnh khối nguyên thạch vét sạch mài đánh mà thành, đơn thể giá trị chế tạo cao tới mười vạn dollar !”

Hắn tiếp lại bổ sung một câu,“Đương nhiên, này mấy cùng rượu cùng mặt khác sở hữu công trình như vậy, đều tính toán ở tổng giá phòng bên trong.”

Matthew vòng quanh tắm rửa gian dạo qua một vòng, lại về đến cự đại chủ phòng ngủ bên trong, cùng chủ phòng ngủ tương liên , còn có một rộng mở phòng giữ quần áo.

Hắn lại hỏi hỏi Charlize - Theron ý kiến, theo sau đi lầu hai mặt khác phòng nhìn nhìn, ra hào trạch, trước sau đến bên trái sân tennis cùng bên phải tiểu hoa viên chuyển chuyển, dần dần có quyết định.

Này đống chiếm vượt qua 7000 bình hào trạch, tại Beverly Hills bên trong, tuy rằng không phải lớn nhất một đám, nhưng cũng có trung đẳng thiên thượng quy mô, bên trong công trình hắn đều rất hài lòng, nhất là tư mật tính.

Bất động sản người đại diện vẫn ghé vào Charlize - Theron trước mặt nói những gì, rõ ràng hiểu sai ý, cho rằng quyết định là Charlize - Theron này “Nữ chủ nhân”.

Như vậy hào trạch giá trị xa xỉ, tại Beverly Hills cũng thuộc về khan hiếm tài nguyên, nhưng cải tạo hoàn tất sau, đặt ở trong tay mấy tháng thậm chí vài năm thời gian, đều là bình thường tình huống, chung quy có thể mua được loại này hào trạch nhân quá ít , mà có thể mua được nhân, trên thực tế lựa chọn có rất nhiều.

Chỉ riêng Los Angeles địa khu, Santa Monica sơn cốc cùng Malibu bãi biển khu, đều là không thua gì Beverly Hills phú hào tụ cư khu.

“Hôm nay liền đến nơi này đi.” Matthew tiếp đón Charlize - Theron, cố ý nói,“Tuy rằng nơi này làm chúng ta tân gia cũng không sai, nhưng còn có mấy cái địa phương, chúng ta xem xong nói sau đi.”

Charles - Theron gật gật đầu,“Có thể.”

Nàng lại không tính toán thật cùng Matthew kết hôn, mua phòng ở sự bất quá chính là một màn diễn, Matthew muốn mua nơi nào liền mua nơi nào hảo.

Matthew dọc theo đá phiến lộ hướng đại môn đi, vừa đi vừa tại tính toán tài chính phương diện vấn đề.

Trước mắt, trong tay hắn không có nhiều như vậy tài chính, càng không có khả năng một lần tính thanh toán hơn hai ngàn vạn dollar, bất quá hiện tại đã đến cuối tháng tư , muộn nhất tháng sáu phía trước,[ Cướp biển vùng Caribbean ] sau hai bộ tục tập liền sẽ quay chụp, Disney ảnh nghiệp cũng sẽ thanh toán thủ bút thù lao, Mercedes Benz phương diện năm thứ nhất đại ngôn phí, muộn nhất cũng sẽ vào tháng năm để tháng sáu mới tới trướng.

Nói như vậy, đệ nhất bút thủ phó phòng khoản đủ rồi, lấy hắn hiện tại danh khí, giải quyết như vậy đại ngạch độ bất động sản thế chấp cũng không phải việc khó.

Hào trạch, hào xe cùng mĩ nữ, này mấy đều là đại bộ phận nhân một đời theo đuổi, Matthew cũng không ngoại lệ.

Hắn đối với này đống hào trạch tương đương hài lòng, đã sinh ra mua xuống đến ý tưởng.

Khác không nói, này đống phòng ở diện tích đủ lớn, công trình xa hoa, tiền, tả, hữu có cao lớn tường vây cùng dày đặc rừng lá rộng thường xanh, mặt sau trừ tường vây, còn có gần như chín mươi độ sơn thể vách núi, có thể lớn nhất hạn độ cam đoan hào trạch nội riêng tư.

Nhưng Matthew sẽ không ngốc đến hiện tại liền nói muốn mua xuống đến, căn cứ hắn lý giải, này đống phòng ở treo bài bán ra đã vượt qua nửa năm , siêu cao giá bán dẫn đến chân chính tiềm tại người mua số lượng hữu hạn, nhất thời khẳng định không bán được.

Đi đến sắt tây đại môn phụ cận, Matthew cùng Charlize - Theron xe đã mở tiến vào, đại môn bên ngoài biên mơ hồ có thể thấy đến đại phê cẩu tử cùng giải trí phóng viên.

“Horner tiên sinh......”

Vị kia bất động sản trù tính rất muốn làm thành này bút mua bán, Los Angeles phú hào tập hợp không giả, nhưng giống Matthew như vậy nổi danh tiềm tại hộ khách lại cũng không phải rất nhiều.

Matthew không có tiếp bất động sản trù tính Mormont mà nói, ngược lại vẫy tay đem Bella - Anderson kêu lại đây, đối bất động sản trù tính nói,“Mormont, đây là của ta trợ lý Bella, có cái gì vấn đề mà nói, ta sẽ khiến nàng liên hệ ngươi.”

Bella - Anderson cùng Mormont nắm tay, muốn hắn liên hệ phương thức, Mormont cũng lưu lại Bella - Anderson danh thiếp.

“Đi thôi.” Matthew tiếp đón Charlize - Theron,“Đi ta chỗ đó sao?”

Charlize - Theron lắc đầu, nói,“Ta muốn đi Rodeo đại đạo Dior tại Los Angeles phân bộ.”

Matthew minh bạch nàng ý tứ, gật đầu nói,“Buổi tối gặp, ta ở nhà chờ ngươi cùng nhau ăn cơm tối.”

Nghe nói như thế, Mormont trước nhìn nhìn Matthew, lại nhìn nhìn Charlize - Theron, đối bán ra này bộ hào trạch, đột nhiên tin tưởng đại tăng, này hai vị đại minh tinh tựa hồ nóng lòng trụ đến cùng nhau......

Màu đen xe hơi cùng màu đen Benz xe việt dã trước sau chạy ra sắt tây đại môn, Mormont xoay người mắt nhìn đá phiến lộ chỗ cuối hào trạch, cực kỳ hâm mộ nuốt nước miếng một cái, biết chính mình phấn đấu một đời, cũng không khả năng có được như vậy xa hoa trang viên nơi ở.

Hắn ra trang viên cửa, cùng phụ trách xử lý trang viên nhân chào hỏi, trang viên đại môn chậm rãi đóng kín.

Đại môn vừa đóng lại, hơn mười danh phóng viên đột nhiên xông tới, khiến Mormont có điểm trở tay không kịp, may mà hắn cũng gặp qua rất nhiều nhân vật nổi tiếng phú hào, nháy mắt bình tĩnh trở lại.

Không cần phóng viên nhiều lời, hắn cũng biết bọn họ vì sao vây lại đây.

Gần nhất báo chí trên hệ thống mạng, nơi nơi là về Matthew - Horner cùng Charlize - Theron chuyện xấu, này hai vị Hollywood đại minh tinh tại các loại trường hợp lấy các loại phương thức tú hạnh phúc cùng ngọt ngào, hâm mộ chết vô số người đứng xem.

Ngay cả truyền thông bên trên, đối với này hai người cũng là miệng đầy khen ngợi, cái gì trời sinh một đôi, Hollywood tối khốc tình lữ, toàn bộ Bắc Mĩ tối soái cùng xinh đẹp nhất nam nữ bằng hữu tổ hợp......

Thậm chí hắn xem qua TMZ trên trang web, còn nói cái gì hai người kia từ nhỏ liền nên cùng một chỗ.

Nếu nói gần nhất trong khoảng thời gian này bát quái chuyện xấu tối nhiệt Hollywood ngôi sao, phi Matthew - Horner cùng Charlize - Theron mạc chúc.

Vây tới được phóng viên trong, đi đầu một, lúc này hỏi,“Vị tiên sinh này, xin hỏi vừa là ngươi đang vì Matthew cùng Charlize phục vụ sao?”

Lần đầu tiên đối mặt nhiều như vậy phóng viên cùng màn ảnh, Mormont tại ban sơ khẩn trương qua đi, hưng phấn lên, vội vàng hồi đáp,“Đúng vậy ! chính là ta ! ta vi Matthew cùng Theron tiểu thư đề cử này đống phòng ở, bọn họ xem qua sau cũng rất hài lòng, đây là Beverly Hills giỏi nhất một đống hào trạch, có được tiên tiến nhất an bảo công trình......”

Có lẽ là chức nghiệp cho phép, Mormont chẳng những trả lời phóng viên vấn đề, còn hộc ra một chuỗi dài hào trạch quảng cáo.

“Vị tiên sinh này !” Một khác danh phóng viên đánh gãy Mormont, hỏi,“Ngươi xác nhận mua phòng người là Matthew - Horner cùng Charlize - Theron hai người?”

“Ta phi thường xác nhận điểm này !” Mormont nhớ tới đề cử phòng ở khi Matthew thái độ, nói,“Ta cho bọn họ giới thiệu phòng ở thời điểm, mỗi giới thiệu một địa phương, Matthew - Horner đều sẽ trưng cầu Theron tiểu thư ý kiến, giống như chân chính người làm chủ là Theron tiểu thư, may mắn Theron tiểu thư đối với này đống hào trạch phi thường hài lòng, này đống hào nền nhà so với Fawley sơn trang trứ danh nhất xem ảnh bình đài kiến tạo......”

Hắn lại một lần cho mình đẩy mạnh tiêu thụ bất động sản làm lên quảng cáo.

“Chúng ta biết đây là một đống hào trạch ! chúng ta cũng mua không nổi !”

Có một nữ phóng viên nhịn không được đánh gãy Mormont mà nói, nhìn thấy Mormont im miệng, hỏi,“Matthew cùng Charlize là tưởng đem hai người ái sào xây tại nơi này sao?”

Mormont vội vội vàng vàng gật đầu,“Đúng vậy, Matthew không chỉ một lần đề cập qua, hai người muốn chuyển đến cùng nhau trụ.” Hắn trả lời xong vấn đề, lại một lần nói,“Chư vị, này đống bất động sản thật sự rất không sai, trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy......”

Hắn nói còn không có thuyết pháp, hỏi xong vấn đề phóng viên tựa như vây lại đây khi như vậy, đột nhiên lập tức giải tán, không ai đối giới thiệu phòng ở cảm thấy hứng thú.

Mormont gãi gãi đầu, xem kia vài lên xe phóng viên, than thở nói,“Đây thật là Los Angeles địa khu tuyệt đối chỉ có một hào trạch a !”

Đáng tiếc, không ai để ý hắn mà nói.

Thời gian dần dần tới gần tháng năm, Bắc Mĩ tân một điện ảnh kỳ nghỉ hè sắp kéo ra đại mạc,[ Smith vợ chồng ] tuyên truyền thế công cũng càng ngày càng mãnh liệt, báo chí, tạp chí, hệ thống mạng cùng trên đài truyền hình, nơi nơi có thể nhìn thấy phim quảng cáo, Bắc Mĩ các thành phố lớn đứng đầu địa điểm biển quảng cáo thượng, cũng thiếp Matthew cùng Charlize - Theron bức áp phích khổng lồ.

Nhưng vỏn vẹn này mấy thông thường tuyên truyền phương thức là không đủ, cho nên Matthew dựa theo năm trước liền chế định kế hoạch, chuẩn bị hướng Charlize - Theron cầu hôn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 347: Sẽ Có Chân Ái Sao

Tháng tư phân cuối cùng một cuối tuần, thế kỷ thành trung tâm thương mại phía trước trên quảng trường biển người tấp nập, Summit Entertainment cùng Universal ảnh nghiệp dắt tay [ Smith vợ chồng ] kịch tổ, chuẩn bị ở trong này tổ chức một hồi lộ thiên truyền thông gặp mặt hội, đây cũng là [ Smith vợ chồng ] ánh tiền tại Los Angeles địa khu tổ chức cuối cùng một lần đại hình hoạt động.

Hàng loạt Matthew fan điện ảnh cùng Charlize - Theron người ủng hộ, sáng sớm liền từ Los Angeles hội tụ đến thế kỷ thành.

Thế kỷ thành trung tâm thương mại, kịch tổ chuyên môn thuê một gian phòng nghỉ trung, Matthew ngồi ở trên ghế, tiếp nhận Helen - Hermann đưa qua hộp trang sức, mở ra nhìn thoáng qua, nói,“Mất bao nhiêu tiền?”

“Mặt trên khảm nạm kim cương là giả .” Helen - Hermann nói thẳng,“Kịch tổ tài trợ miễn phí nhẫn, nhân tạo kim cương, nhiều nhất một ngàn dollar.”

Matthew nâng hộp trang sức, nói,“Trước đó thông tri Charlize ?”

Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu,“Đã cùng nàng đánh hảo tiếp đón .” Nàng kéo qua bên cạnh ghế dựa, ngồi xuống sau, nói,“Charlize - Theron không có ý kiến.”

Loại này nhân tạo kim cương, đừng nói cách xa xem, cho dù là dùng mắt thường ghé sát vào xem, cũng phân biệt không ra thật giả.

Tuyên truyền hâm nóng phí dụng là kịch tổ tại phụ trách, kịch tổ phương diện khẳng định sẽ suy xét phí tổn, tổng không thể vì một màn diễn, thật đi mua một khỏa nhẫn kim cương.

Matthew thu hảo hộp trang sức, Helen - Hermann nhắc nhở nói,“Kỹ xảo biểu diễn thời điểm đến, ngươi không thành vấn đề đi?”

“Chẳng phải chính là cầu hôn sao?” Matthew tùy tiện nói,“Tuy rằng đây là lần đầu tiên, nhưng phía trước xem qua rất nhiều, chẳng phải chính là cái kia dạng sao?”

Helen - Hermann gật gật đầu,“Đừng ra bại lộ.” Nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi,“Ta đi cùng Akiva - Goldsman tán gẫu.”

“Đúng, Helen.” Matthew bỗng nhiên nghĩ đến chính mình phía trước quên một sự kiện, hạ giọng nói,“Akiva - Goldsman phía trước theo ta nói qua, hắn có một tân hạng mục, cố ý theo ta hợp tác.”

“Úc?” Helen - Hermann nghĩ nghĩ, nói,“Việc này ta biết, ta sẽ lưu ý.”

Nghe nàng nói như vậy, Matthew cũng liền đem việc này tạm thời phóng tới một bên.

Chung quy Akiva - Goldsman lúc ấy liền như vậy vừa nói, theo sau cũng không có tin tức, cũng có khả năng là lời khách sáo.

Thế kỷ thành trung tâm thương mại phía trước trên quảng trường, người càng lúc càng nhiều, bắt đầu khi vẫn là lấy fan điện ảnh quần thể làm chủ, sau này đám người tụ tập, hấp dẫn đến đại lượng tiến đến mua sắm cùng du ngoạn người qua đường.

“Mọi người nhớ kỹ a, Matthew đi ra thời điểm, nhất định phải dùng lực kêu !”

Quảng trường tới gần vũ đài địa phương, Brian - Liszt đối cùng đi đến hai mươi mấy cái fan điện ảnh lớn tiếng nói,“Đây là [ Smith vợ chồng ] trước lúc công chiếu, Matthew tại Los Angeles cuối cùng một hồi hoạt động, lần này sau lại nghĩ gần gũi nhìn thấy Matthew, còn không biết phải chờ tới lúc nào.”

Cùng Brian giao tình tốt nhất Daenerys nói,“Không cần dong dài , Brian.” Nàng xem xem bên cạnh mấy người,“Chúng ta đều là Matthew fan, ai thanh âm đều không so ngươi tiểu.”

Brian - Liszt sờ cái ót cười cười,“Ta chỉ là nhắc nhở một chút mọi người.”

Nói, hắn giải xuống sau lưng cõng đại ba lô, từ bên trong lấy ra thật dày một xấp áp phích,“Đây là ta mới nhất làm đến [ Smith vợ chồng ] Matthew cá nhân áp phích, một hồi Matthew đi ra nhất định phải giơ lên.”

Daenerys bên cạnh một nữ hài lớn tiếng nói,“Brian, ngươi yên tâm hảo !”

Tại Daenerys hiệp trợ dưới, Brian rất nhanh đem từng phân báo chí phát đến hai mươi mấy cái fan điện ảnh trong tay, có chút không phải đi theo bọn họ mà đến fan điện ảnh, nhìn thấy có Matthew tân khoản áp phích, phân phân lại đây đòi, Brian dứt khoát đem còn thừa mười mấy trương đô tống đi ra ngoài.

Phát hoàn áp phích, Brian nhìn nhìn đồng hồ, cự ly truyền thông sẽ còn có đoạn thời gian, ánh mắt hướng về chung quanh, phát hiện còn có mặt khác phấn ti cùng chính mình này những người này như vậy, đều có thống nhất áp phích.

“Brian !” Daenerys kề sát qua, hỏi,“Ngươi từ nơi nào làm đến áp phích? Ta như thế nào không nhớ rõ có này khoản áp phích?”

“Cha ta thường xuyên cùng Hollywood nhân giao tiếp.” Brian thuận miệng biên một lý do,“Lấy đến này khoản áp phích.”

Thực tế tình huống đương nhiên không phải như vậy, mấy ngày trước phụ thân mang đến một hồng phát tuổi trẻ nữ nhân tìm tới hắn, đối phương công bố là Matthew phục vụ đoàn đội bên trong nhân, muốn khiến hắn tổ chức một chút Los Angeles Matthew fan điện ảnh, hôm nay lại đây cùng nhau cố gắng trợ uy.

Brian tại phụ thân đề điểm dưới, rất nhanh đáp ứng xuống dưới, bất quá hắn ở tây Hollywood Matthew fan điện ảnh tổ chức tương đối rời rạc, tuy rằng hắn xem như tư thâm thành viên cùng khởi xướng nhân chi nhất, nhưng cũng chỉ liên hệ đến hai mươi mấy người.

Ngày hôm qua, hắn tiếp thu đến một bao khỏa, bao khỏa trung chính là này mấy hoàn toàn mới áp phích.

Vi Matthew cố gắng trợ uy theo lý đương nhiên, Brian cũng không có nghĩ nhiều, thầm nghĩ khiến chính mình thích ngôi sao nhiều vài phần duy trì.

Trên vũ đài bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, Daenerys kéo Brian một chút,“Mau nhìn, các phóng viên đến !”

Brian ngẩng đầu nhìn, hai mươi mấy cái treo điếu bài phóng viên lục tục lên vũ đài, ngồi ở đặt hảo mấy hàng trên ghế, còn có phóng viên tại mắc máy quay phim, không biết trận này truyền thông sẽ là muốn ghi giống, vẫn là muốn trực tiếp.

“Mau nhìn ! mau nhìn !” Daenerys chỉ trên vũ đài một nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi xinh đẹp nữ hài, nói,“Cái kia nữ hài tuổi còn chưa ta đại đâu !”

Brian theo nàng chỉ phương hướng nhìn, gật gật đầu,“Còn giống như là học sinh trung học.”

“Loại này nhân đều có thể đương phóng viên......” Daenerys tương đương khó chịu.

Trên vũ đài, Lily - Collins ngồi ở trên ghế, lật ra Notebook, một lần lại một lần nhìn chuẩn bị tốt vấn đề, chung quanh không ngừng có người quẳng đến hảo kỳ ánh mắt, tựa hồ rất kỳ quái vì sao nàng một chưa thành nhân có thể lẩn vào đến phóng viên đội ngũ trong.

Nhưng Lily - Collins không phải bình thường gia đình xuất thân, căn bản không để ý các phóng viên khác thường ánh mắt, lại nói nàng hiện tại cũng là một phóng viên.

Cảm giác được bên tay trái nam phóng viên còn tại nhìn chằm chằm chính mình xem, Lily - Collins khép lại Notebook, trực tiếp trừng hắn nói,“Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua thiếu niên phóng viên sao?”

“Ách......” Cái kia nam phóng viên không nghĩ tới này nữ hài tính tình như vậy xung, hậm hực thu hồi ánh mắt.

Lily - Collins hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía đối diện, đối diện là một loạt ghế dựa, bất quá hiện tại đều không.

“Matthew - Horner, Charlize - Theron......” Lily - Collins nói thầm,“Bọn họ như thế nào liền đi đến cùng nhau ? Lần trước ta phỏng vấn Matthew thời điểm, hắn cũng không có nhắc tới qua.”

Nghĩ đến Matthew, Lily - Collins có điểm bất mãn, nàng phỏng vấn thỉnh cầu phát ra đi như vậy thời gian dài, Matthew cái kia gia hỏa cũng không có cấp minh xác trả lời thuyết phục, chỉ là thỉnh chính mình lại đây tham gia như vậy một liên hợp công khai truyền thông hội, cũng quá không có suy nghĩ .

Nếu có thể một chọi một phỏng vấn, nên bao nhiêu hảo......

Lily - Collins thở dài, bỗng nhiên nghe được hàng phía trước liền nhau hai phóng viên tại nghị luận Matthew cùng Charlize - Theron, vội vàng vểnh tai, cẩn thận nghe lên.

“Từ Oscar sau, Matthew - Horner cùng Charlize - Theron có phải hay không độ hấp thụ ánh sáng tối cao ngôi sao?” Phía trước bên trái nữ phóng viên hỏi.

Đối diện nàng nam phóng viên hồi đáp,“Độ hấp thụ ánh sáng có phải hay không tối cao ta không dám xác định, nhưng bọn họ hai nhất định là độ hấp thụ ánh sáng tối cao ngôi sao tình lữ, cảm giác năm trước Brad - Pitt cùng Angelina - Jolie, đều so ra kém bọn họ hai.”

Nữ phóng viên khinh thường nói,“Đừng lấy kia đôi cẩu nam nữ cùng Matthew - Horner cùng Charlize - Theron so, này hai là chân ái......”

“Chân ái?” Nam phóng viên cười lạnh một tiếng, càng thêm khinh thường nói,“Ngươi mới nhập hành hơn nửa năm, đẳng thời gian dài, liền biết, Hollywood sẽ có chân ái?”

“Bọn họ nhân phẩm tổng so với kia đôi cẩu nam nữ được rồi?” Nữ phóng viên tựa hồ đối Matthew cùng Charlize - Theron rất có hảo cảm, tranh cãi nói.

Nam phóng viên lắc lắc đầu,“Nhân phẩm loại sự tình này, thật đúng là khó mà nói, Charlize - Theron có lẽ so với kia đôi cẩu nam nữ tốt hơn, Matthew - Horner nha, liền không đáng nói .”

Nghe đến đó, Lily - Collins có chút tức giận, rất tưởng đứng lên nổi giận, nghĩ đến chính mình nhân đan thế cô, lại nhịn đi xuống, trực tiếp thưởng phía trước người nọ hai khỏa bạch nhãn cầu.

Phóng nhãn toàn bộ Hollywood, còn có so Matthew nhân phẩm càng tốt ngôi sao sao? Đương nàng nhận đến hiệu trưởng ức hiếp khi, Matthew hưởng ứng nàng cầu viện tín, thật vì nàng đi tới trường học, thử hỏi có mấy cái ngôi sao có năng lực vì phấn ti làm đến điểm này?

Còn có cùng Charlize - Theron ở giữa, nếu không phải Matthew trượng nghĩa ra tay, phỏng chừng Charlize - Theron nữ nhân này, sớm liền bị cái kia tra nam đánh thành đầu heo ......

Như vậy ngôi sao nhân phẩm không tốt? Kia còn có cái gì dạng ngôi sao nhân phẩm hảo?

Phía trước này hai lợn ngốc thế nhưng dùng Brad - Pitt cùng Angelina - Jolie này đôi cẩu nam nữ đến cân nhắc tương đối Matthew, này có so sao? Đừng nói so , đem Matthew cùng Brad - Pitt cùng Angelina - Jolie đặt ở cùng nhau, chính là một chuyện ngu xuẩn.

Lily - Collins nhìn chằm chằm phía trước còn tại nghị luận một đôi nam nữ phóng viên, nhẹ giọng nói thầm,“Lợn ngốc ! cẩu nam nữ !”

Đúng lúc này, vũ đài phía dưới bỗng nhiên vang lên một trận đánh trống reo hò thanh, các loại hỗn độn thanh âm vang lên, ẩn ẩn có thể nghe được Matthew cùng Charlize linh tinh tiếng hô, Lily - Collins trước nhìn vũ đài phía dưới liếc nhìn, tới gần vũ đài địa phương, tề xoát xoát giơ lên Matthew áp phích, các fans phảng phất có thống nhất chỉ huy như vậy.

Tiếp, nàng quay đầu nhìn về phía đối diện, chỉ thấy [ Smith vợ chồng ] kịch tổ chủ yếu diễn chức nhân viên tại người sản xuất Akiva - Goldsman dẫn dắt dưới, đi lên vũ đài, trong đó Matthew cùng Charlize - Theron dắt tay mà đi, thỉnh thoảng còn sẽ ghé vào lẫn nhau bên tai nói nhỏ vài câu, sau đó lộ ra vui vẻ tươi cười.

“Này nhất định là một đôi hoàn mỹ tình lữ a !”

Lily - Collins nghe được bên tay phải có người tại tán thưởng,“Hollywood tối khốc nam nữ nên là tình lữ !”

“Matthew ! Matthew ! Matthew......”

Vũ đài dưới tạp luận thanh âm dần dần thống nhất, Matthew tiếng hô áp qua hết thảy, tựa hồ ở đây đều là Matthew phấn ti.

Kịch tổ nhân viên ngồi ở ghế truyền thông đối diện trên ghế, Lily - Collins tập trung tinh thần, truyền thông sẽ bắt đầu .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 348: Ta Nguyện Ý

Thế kỷ thành trung tâm thương mại quảng trường, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào trên vũ đài phỏng vấn, phỏng vấn dần dần gần kết thúc, Brian cùng Daenerys đã buông xuống trong tay áp phích, cẩn thận nghe phía trước trên vũ đài phóng viên hỏi, đang đứng lên hỏi là cái kia bọn họ nhìn rất kỳ quái thiếu nữ phóng viên.

Lily - Collins tiếp nhận công tác nhân viên đưa lên ống nói, đứng lên nói,“Matthew, ngươi gần nhất một bộ National Treasure gặp phần đông chỉ trích, ngươi như thế nào đối mặt chung quanh này mấy không tốt bình luận?”

Nghe được này vấn đề, Matthew hơi mang ngạc nhiên nhìn Lily - Collins liếc nhìn, có thể hỏi ra như vậy vấn đề, tựa hồ này nữ hài thành thục không thiếu.

“Ta nói cho chính mình tận lực không nên nhìn kia vài phản đối bình luận, ta cơ hồ không đọc ta chính mình tác phẩm bình luận.” Matthew vẫn là cùng đi qua như vậy, phỏng vấn nói được đại bộ phận nói, đều là có lợi cho tuyên truyền bậy bạ,“Có đôi khi, có chút bình luận sẽ nhắc nhở ngươi nhận rõ đường, sở hữu biểu diễn cơ hội đều là đang làm nhất định phán đoán sau đạt được , vô luận hậu quả như thế nào ngươi đều phải thừa nhận. Ta đã làm nghề này rất lâu , hiện tại ta da mặt đều rất dày .”

Lời này thông qua microphone truyền ra đi rất xa, thế kỷ thành mua sắm quảng trường bên trên phát ra một trận thiện ý tiếng cười.

“Cám ơn.” Lily - Collins khách khí trả lại microphone, một lần nữa ngồi xuống, nàng xem đến Matthew đối với chính mình bên này cười gật đầu, vội vàng cũng cười cười.

Bên cạnh, một phóng viên vấn đề nhắm ngay Charlize - Theron,“Theron tiểu thư, có thể hỏi một chút......” Hắn nâng ánh mắt, hỏi,“Trên truyền thông có tin tức, nói ngươi cùng Matthew gần nhất một đoạn thời gian đều đang nhìn phòng ở, vi kết hôn làm chuẩn bị, đây là thật sao?”

Charlize - Theron cầm lấy microphone, nhàn nhạt nói,“Không có loại sự tình này.”

Phóng viên lại không hết hi vọng, ngược lại hỏi,“Matthew, có chuyện như vậy sao?”

Matthew ẩn ẩn có thể nhìn thấy phóng viên trên cổ treo TMZ điếu bài, nói,“Phía trước xác thật không có việc này, hiện tại nha......”

Hắn đột nhiên đứng lên, không hề có điềm báo đi đến Charlize - Theron trước mặt, lấy Tây phương cầu hôn thường dùng nhất phương thức, quỳ một gối xuống trên mặt đất, từ trong túi áo móc ra kia mai “Trứng bồ câu” Nhẫn kim cương.

Ghế truyền thông thượng, các phóng viên tất cả đều mắt choáng váng, bọn họ không phải ngu ngốc, có thể đoán được động tác như vậy là cái gì hàm nghĩa, hơn nữa cách như vậy gần, kia quang mang lóng lánh nhẫn kim cương, cũng nhìn xem rõ ràng thấu đáo.

“Mau ! mau !” Có phóng viên tiếp đón chính mình nhiếp ảnh phóng viên,“Nhanh lên chụp xuống đến a !”

Còn có phóng viên vội vàng buông xuống bút cùng bản tử, móc ra mang máy ghi hình di động, nhắm ngay bên kia điên cuồng quay chụp.

Lily - Collins giật mình há to miệng, Matthew đây là...... Muốn hướng Charlize - Theron cầu hôn?

Bên cạnh đến từ Yahoo giải trí nam phóng viên dùng điện thoại chụp mấy tấm ảnh, xoay người liền chạy, bởi xe tại vũ đài đối diện bãi đỗ xe, hắn không kịp đi sau đài, trực tiếp từ phía trước nhảy xuống.

“Khiến ta đi qua ! khiến ta đi qua !”

Hắn chen vào đám người, trong đầu chỉ có một ý niệm, nhất định phải khiến này tin tức trước tiên đi lên Yahoo giải trí, đây là có thể oanh động toàn mĩ đại tin tức.

Toàn bộ Bắc Mĩ truyền thông cùng fan điện ảnh đều cho rằng nên cùng một chỗ tối khốc nam nữ, nam phương rốt cuộc tại vạn chúng chờ mong dưới hướng nữ phương cầu hôn , có thể không dẫn nhân chú mục sao?

Vũ đài phía dưới, hàng loạt fan điện ảnh, phấn ti cùng người qua đường nháy mắt im lặng, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào trên vũ đài kia một đôi.

Brian có chút giật mình trừng lớn ánh mắt, Daenerys gắt gao siết hắn cánh tay, đầy mặt hạnh phúc cùng chờ mong nhìn phía trước.

Matthew quỳ một gối xuống , lớn tiếng nói,“Sally, ngươi là trên thế giới này tối thôi xán loá mắt kim cương, ta nguyện ý làm của ngươi thủ hộ Thiên Sứ !”

Charlize - Theron giật mình che miệng lại, run rẩy từ trên ghế đứng lên, tựa hồ kích động không kiềm chế được, một câu đều nói không ra đến.

Nhìn thấy Charlize - Theron phát ra Oscar ảnh hậu cấp bậc kỹ xảo biểu diễn, Matthew cũng dị thường chân thành nói,“Sally, của ngươi hạnh phúc là ta kiếp này lớn nhất theo đuổi, của ngươi mỉm cười là ta kiếp này lớn nhất thỏa mãn, của ngươi hài lòng là ta kiếp này lớn nhất thu hoạch, thân ái , gả cho ta hảo sao, bởi vì cưới đến ngươi là ta kiếp này lớn nhất phúc khí !”

“Thật là cầu hôn ai......” Daenerys sờ ngực, cảm giác trái tim bùm bùm thẳng khiêu,“Hảo lãng mạn a.”

Charlize - Theron chỉ là một bàn tay che miệng, một câu đều nói không ra đến.

Matthew lại một lần nữa nói,“Thân ái , ngươi nguyện ý gả cho ta sao?”

Toàn bộ thế kỷ thành trung tâm thương mại, sở hữu có thể chụp ảnh thiết bị, đều nhắm ngay Matthew cùng Charlize - Theron, sở hữu thấy này hết thảy phóng viên, đều dùng sở hữu có thể ghi lại thủ đoạn, ghi xuống phát sinh sự tình.

Quảng trường ngoài cùng, còn có người lấy di động ra.

“Ta có tin tức manh mối cung cấp, Matthew - Horner đang tại thế kỷ thành trung tâm thương mại phía trước trên quảng trường, hướng Charlize - Theron cầu hôn !”

Ngắn ngủi nửa phút thời gian, hơn mười cái cùng loại điện thoại đã đánh tới Los Angeles lớn nhỏ phóng viên cùng cẩu tử trong tay.

Phàm là có một điểm tin tức khứu giác người đều biết, một điều có đủ oanh động hiệu ứng bạo điểm tin tức đang tại phát sinh !

“Theron này ngu ngốc !” Daenerys nhìn Theron che miệng lại, lại không mở miệng, sốt ruột dưới, trực tiếp hô đi ra,“Nhận a !”

Brian cũng la lớn,“Nhận a !”

Cùng hắn cùng nhau đến hai mươi mấy cái Matthew fan điện ảnh, nghe được Brian tiếng hô, cũng hét lớn,“Nhận a !”

Ngắn ngủi mười mấy giây thời gian, thế kỷ thành trung tâm thương mại phía trước trên quảng trường, vang lên liên tiếp thanh âm.

“Nhận a !”

“Nhanh lên đáp ứng !”

“Cùng một chỗ ! cùng một chỗ......”

Rốt cuộc, tại vạn chúng chờ mong trong, Charlize - Theron mắt bên trong lăn xuống đại giọt nước mắt, buông ra che miệng lại tay, đối Matthew nói,“Ta...... Ta nguyện ý !”

Matthew lập tức đứng lên, đem lóng lánh nhẫn kim cương mang tại Charlize - Theron trên tay, bưng nàng khuôn mặt, hôn đi xuống.

Vũ đài phía dưới, đầu tiên là có thưa thớt tiếng vỗ tay vang lên, tiếp tiếng vỗ tay nối thành một mảnh, cuối cùng hóa thành ba đào cuộn trào mãnh liệt sóng biển.

“Chúc phúc Matthew !”

Tới gần Brian cùng Daenerys bên này, Matthew phấn ti la lớn.

Tương đối ứng , bên kia Charlize - Theron người ủng hộ cũng tại hô to,“Chúc phúc Sally !”

Đáng tiếc, so với chuyên đi thuần túy thương nghiệp hóa lộ tuyến Matthew, Charlize - Theron ở đây số lượng fan ít hơn nhiều.

Vô số chúc phúc trong tiếng, Matthew cùng Charlize - Theron tách ra, đối diện ghế truyền thông thượng phóng viên, tựa hồ đã đến bùng nổ điểm tới hạn, tùy thời đều có khả năng xung lại đây.

Truyền thông hội đương nhiên không có khả năng tiếp tục, Akiva - Goldsman tiếp đón sớm liền chuẩn bị tốt nhân viên bảo vệ nhanh chóng hộ tống Matthew cùng Charlize - Theron về mua sắm trung tâm phòng nghỉ, nói đơn giản vài câu, liền kết thúc trận này hoạt động.

Bất quá, không có bất cứ truyền thông phóng viên bất mãn, bọn họ lấy đến so mong muốn càng có bạo điểm mãnh liêu, ngày mai thậm chí tương lai một tuần bát quái bản đầu đề đều không dùng sầu .

Trở lại thế kỷ thành trung tâm thương mại, Charlize - Theron cùng Matthew vào hắn phòng nghỉ.

“Của ngươi lời kịch bối không sai.” Charlize - Theron nói.

Matthew nhún vai, nói,“Sally, chúng ta hiện tại hẳn là nhanh chóng rời đi nơi này, sau đó thẳng đến gần nhất khách sạn khai phòng.”

Charlize - Theron nhịn không được nhướn mắt,“Trừ này mấy, ngươi còn có thể tưởng điểm khác sao?”

Matthew tiến lên một bước, ôm lấy Charlize - Theron,“Sally, ngươi có biết hay không ngươi trang phục lộng lẫy khi mị lực lớn bao nhiêu?”

Không biết vì sao, có chút thời điểm hắn sẽ cảm giác, mặc xong quần áo Charlize - Theron, so cởi quần áo thời điểm lực hấp dẫn càng lớn.

Đương nhiên, cùng một Oscar ảnh hậu cùng một chỗ, cảm giác là hoàn toàn bất đồng , thậm chí sẽ cho người ta một loại chinh phục Hollywood ảo giác.

Tiếng đập cửa vang lên, Matthew buông ra Charlize - Theron, nói,“Mời vào.”

Cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, Matthew người đại diện Helen - Hermann, Charlize - Theron người đại diện Heide Cheffe, kịch tổ người sản xuất Akiva - Goldsman, trước sau đi đến.

“Hiệu quả phi thường tốt !” Akiva - Goldsman có vẻ có điểm hưng phấn,“Ta lưu lại văn phòng trợ thủ vừa gọi điện thoại tới, cầu hôn hình ảnh cùng tin tức đã đăng tại Yahoo giải trí mặt trên , điểm kích nháy mắt phá vạn, năm phút đồng hồ liền qua mười vạn !”

Hắn làm ra quyết định,“Tương lai hơn một tuần tuyên truyền, chúng ta lấy Matthew cùng Charlize cầu hôn, đối lập phim Smith vợ chồng làm tuyên truyền điểm, tăng lớn hâm nóng cường độ.”

Nói tới đây, Akiva - Goldsman nhìn về phía Matthew cùng Charlize - Theron, dặn dò nói,“Các ngươi nhất định phải cao điệu, tại phim phát hành phía trước, đem phòng ở mua xuống đến.” Hắn nghĩ nghĩ, nói,“Matthew, lần trước ngươi không phải nói xem hảo Beverly Hills một đống hào trạch sao, vẫn là giỏ xách liền có thể vào ở loại hình, có thể hay không tại công chiếu tiền thu phục, cùng Charlize chuyển vào đi.”

Matthew nhún vai,“Ta tài chính phương diện có chút khó khăn.”

Kia đống hào trạch giá trị xa xỉ, hơn nữa hắn mua xuống cũng là vì tự dùng, kịch tổ không có khả năng vì hắn ra tiền túi.

“Như vậy a......” Akiva - Goldsman hơi trầm ngâm, nói,“Đệ đệ của ta là một nhà ngân hàng vay tiền bộ môn chủ quản, ta cùng hắn chào hỏi, phóng khoáng thế chấp điều kiện không có vấn đề.”

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Có thể.”

Helen - Hermann cũng đồng ý,“Ta sẽ hiệp trợ Matthew mau chóng thu phục phòng ở vấn đề.”

Phim có thể đại bán, nàng cùng Matthew đều là trực tiếp lấy được ích phương.

Akiva - Goldsman lại đồng thời nói,“Phim phát hành sau tuần thứ hai, Matthew cùng Charlize cử hành một Thịnh đại đính hôn nghi thức.”

Đây là sớm liền thương lượng hảo hiệp nghị, Matthew cùng Charlize - Theron cũng không có ý kiến.

Nếu [ Smith vợ chồng ] cuối tuần đầu box office xuất sắc, đến lúc đó Matthew cùng Charlize - Theron đính hôn, cũng có thể tiếp tục chế tạo đề tài, khiến phim có duy trì liên tục nhiệt độ, hảo đối kháng muộn một tuần phát hành [ Star Wars Episode 3: Sith báo thù ].

Năm người tụ tập tại đây khoảng cách âm hiệu quả tốt phòng nghỉ bên trong, thảo luận thời gian rất lâu, cũng xác định càng thêm tỉ mỉ xác thực kế hoạch, mãi cho đến tiếp cận giữa trưa thời gian, mới phần mình rời đi.

Matthew cùng Charlize - Theron này hai đương sự, tự nhiên tránh không được bị phóng viên cẩu tử vây công, này mấy bất quá chính là bắt đầu mà thôi.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 349: Đặt Trước Không Lý Tưởng

Giống như dự tính như vậy, Matthew hướng Charlize - Theron cầu hôn tin tức, ngày hôm sau thành công nắm giữ tuyệt đại bộ phận giải trí truyền thông đầu đề, vỏn vẹn một ngày thời gian, Yahoo giải trí thượng tương quan tin tức số click vượt qua 200 vạn,TMZ bạo liêu bản khối thả ra độc nhất vô nhị video càng là oanh động, hai mươi bốn giờ số lượt xem đạt tới 300 vạn đợt người.

Đại bộ phận người đều tại chúc phúc Matthew cùng Charlize - Theron đi đến cùng nhau.

Cũng có truyền thông bạo liêu nói đây là một hồi tỉ mỉ kế hoạch tuyên truyền hâm nóng, lại không phải chủ lưu thanh âm, cơ bản có thể bỏ qua.

Hơn nữa thông qua phía trước một loạt tuyên truyền cùng hình tượng tạo ra, ăn dưa khán giả cũng vui vẻ với nhìn thấy này hai người đi đến cùng nhau.

Rất nhiều thời điểm, Phổ La đại chúng chỉ nguyện tin tưởng chính mình nguyện ý tin tưởng gì đó.

Loại này tuyên truyền thủ đoạn tại Hollywood điện ảnh mở rộng trung lần nào cũng đúng, tự nhiên có này tồn tại nguyên nhân.

Cầu hôn ngày hôm sau, Matthew liền cùng Charlize - Theron dắt tay hiện thân Rodeo đại đạo Tiffany điếm, tại vô số cẩu tử theo dõi cùng máy ảnh màn ảnh dưới, chọn mua đối giới, lại dẫn phát truyền thông suy đoán, cho rằng hai người đã xác định hôn kỳ.

Đến 5 nguyệt 4 hào, giải trí truyền thông lực chú ý vừa chuyển hướng sắp phát hành kỳ nghỉ hè điện ảnh, Matthew thông qua cá nhân Blog tuyên bố, sẽ ở bận rộn hoàn [ Smith vợ chồng ] lần đầu công tác sau, cùng Charlize - Theron tổ chức chính thức đính hôn nghi thức.

Nháy mắt, hắn lại giành đầu đề thành công.

Theo sau hai ngày bên trong, chỉ cần tương quan tin tức nhiệt độ thoáng hạ thấp, Matthew cùng Charlize - Theron tổng có tân tin tức tuôn ra, thủy chung duy trì cực cao đề tài độ.

Hollywood chung quy là bị người nghị luận mới có thể sinh tồn giới.

Nghị luận càng nhiều, đề tài độ càng cao, ngôi sao cùng diễn viên chính tác phẩm lực ảnh hưởng thường thường cũng càng lớn.

Matthew cùng Charlize - Theron diễn viên chính [ Smith vợ chồng ], liên quan cũng bị không ngừng nghị luận cùng đề cập, nhiệt độ rõ ràng vượt qua sắp tại kỳ nghỉ hè bắt đầu phát hành [ Kingdom of Heaven ].

Thừa dịp này nhiệt độ, Dior cùng Mercedes Benz vào tháng năm sơ trước sau thả ra Charlize - Theron cùng Matthew đại ngôn tân quảng cáo, này cũng khiến vốn là độ sáng tỏ phi thường cao hai người, liên tiếp xuất hiện ở các loại truyền thông bên trên.

Vào tháng năm sơ trong khoảng thời gian này, hai người thụ chú ý trình độ, hoàn toàn có thể so được với siêu cấp cự tinh.

Không chút nào khoa trương nói, Matthew cùng Charlize - Theron làm cùng một chỗ, hoàn toàn thực hiện một cộng một lớn hơn hai, thậm chí lớn hơn tam hiệu quả.

Nhìn thấy [ Smith vợ chồng ] tương quan tuyên truyền hâm nóng hừng hực khí thế, Bắc Mĩ cụm rạp phương diện cũng mở ra [ Smith vợ chồng ] trước tiên đặt vé phục vụ, có thể thông qua điện thoại cùng internet trước tiên dự định [ Smith vợ chồng ] cuối tuần đầu vé xem phim.

Hollywood Trung Quốc đại rạp hát cũng trước tiên mười ngày bắt đầu bán ra Bắc Mĩ lần đầu vé vào cửa.

Tuy rằng phim Bắc Mĩ lần đầu vé vào cửa, tương đương một bộ phận đều rơi vào tỷ như nhà tài trợ cùng kịch tổ diễn viên chính diễn chức nhân viên trong tay, nhưng đối ngoại công khai tiêu thụ vé vào cửa cũng có mấy trăm trương.

Theo [ Smith vợ chồng ] lần đầu vé vào cửa mở ra dự thụ, Hollywood Trung Quốc đại rạp hát trước cửa xuất hiện một bức kỳ cảnh, hai dự thụ ra phiếu cửa sổ phía trước đều xếp lên thật dài đội ngũ, xếp hạng tại sau cuối tuần mới phát hành [ Smith vợ chồng ] phía trước dự thụ đội ngũ, chiều dài lại là xếp hạng tại cuối tuần này phát hành [ Kingdom of Heaven ] phía trước dự thụ đội ngũ hảo vài lần.

Này hai bộ tại kỳ nghỉ hè hai cái trước cuối tuần phát hành đại chế tác phim thương mại, tại tuyên truyền mở rộng phương diện hình thành rõ ràng đối lập,[ Smith vợ chồng ] oanh oanh liệt liệt, là truyền thông chú ý tiêu điểm, phổ thông đại chúng nghị luận đối tượng, mà [ Kingdom of Heaven ] tuyên truyền cơ bản không có cho người lưu lại quá mức khắc sâu ấn tượng, tồn tại cảm tương đương không đủ.

Cho dù là [ Kingdom of Heaven ] phát hành sắp tới, đại đa số thời gian chiếm cứ giải trí truyền thông đầu đề vẫn là Matthew cùng Charlize - Theron.

Liền tại [ Kingdom of Heaven ] trước lúc công chiếu tịch,TMZ lại bạo liêu, xưng Matthew cùng bất động sản trù tính công ty tại vài vòng cò kè mặc cả sau, lấy 2500 vạn dollar cự tư, mua xuống Beverly Hills hào trạch, làm cùng Charlize - Theron ái sào.

Theo sau, Matthew cùng Charlize - Theron tại New York một quảng bá hoạt động thượng, nhận phỏng vấn khi xác nhận điểm này, hơn nữa trước sau lộ ra, bọn họ đính hôn nghi thức sẽ đặt ở trong tân gia cử hành, đến lúc đó sẽ mời nhất định số lượng khách quý tham gia đính hôn nghi thức.

Matthew từng xem qua kia bộ Beverly Hills hào trạch, công trình đầy đủ, thậm chí ngay cả bàn chải đều chuẩn bị tốt hàng hiệu, chỉ cần giỏ xách liền có thể vào ở.

Từ New York trở lại Los Angeles, Matthew mang theo luật sư đẳng chuyên nghiệp nhân sĩ, cùng bất động sản công ty ký kết một loạt chính thức hợp đồng, tại pháp luật quy định nhanh nhất thời gian bên trong, trở thành kia đống hào trạch chủ nhân, hơn nữa để người bỏ đi nguyên bản minh bài, một lần nữa mệnh danh là Horner trang viên.

Sau đó, hắn liên hệ đến hồng chim cánh cụt công ty Liszt, đem đính hôn nghi thức giao cho Liszt cùng hắn thủ hạ đoàn đội chuẩn bị mở, dù sao đính hôn nghi thức phí dụng phân biệt do [ Smith vợ chồng ] kịch tổ, Dior cùng Mercedes Benz gánh vác, hắn cũng không cần lo lắng hồi bản vấn đề.

Hơn nữa phía trước liền thương định , đính hôn nghi thức sau khi kết thúc, đính hôn ghi hình sẽ bán cấp TMZ, thu hoạch tiền bên trong, có một phần ba thuộc về Matthew.

Trận này đính hôn đại hí, hắn cùng Charlize - Theron làm nam nữ nhân vật chính, đồng dạng có thù lao khả lấy.

Hồng chim cánh cụt công ty phương diện này kinh nghiệm phong phú, Liszt phía trước cũng có qua cùng loại thao tác, vỏn vẹn một ngày thời gian, liền lấy ra mấy cái phương án, Matthew cùng Charlize - Theron cuối cùng lựa chọn tương đối đơn giản một.

Trong lúc, Matthew tiếp đến James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder đánh tới điện thoại, hai người đương nhiên sẽ không vắng mặt hắn “Đính hôn nghi thức”, hơn nữa James - McAvoy yêu cầu tại đính hôn trên nghi thức làm nam phương đại biểu phát ngôn.

Dù sao Matthew bên này cũng không có thân thuộc, dứt khoát trực tiếp đáp ứng xuống dưới.

Còn có một người, tại nghe nói cụ thể tình huống sau, cũng tìm đến Matthew, muốn đương nam phương đại biểu.

Orlando - Bloom gọi điện thoại tới thời điểm, Matthew chính khiến Liszt dẫn người đến dọn dẹp Horner trang viên, vừa vặn Orlando - Bloom tại Beverly Hills thế kỷ thành, thêm hắn đối Matthew tân gia rất ngạc nhiên, Matthew dứt khoát gọi hắn trực tiếp đến bên này.

“Rất khí phái phòng ở.” Đứng ở phòng khách thủy tinh mạc tường tiền, Orlando - Bloom cảm giác toàn bộ Los Angeles đều thu hết đáy mắt, nói,“Vị trí cũng phi thường tốt.”

Matthew cười cười, tự giễu nói,“Thế chấp cũng rất lợi hại.”

Orlando - Bloom quay đầu nhìn nhìn Matthew, nói,“Lấy ngươi hiện tại box office kêu gọi lực, nhiều lắm tiếp chụp hai bộ phim cũng còn kém không nhiều trả đủ .” Hắn tiếp chủ động đổi đề tài,“Ta với ngươi tại điện thoại bên trong đề cập qua , suy xét thế nào ?”

“Phi thường xin lỗi, Orlando.” Matthew lần này là chân tâm thực lòng,“Hai ngày trước đã có người tìm ta muốn làm nam phương đại biểu , với ngươi như vậy là người Anh, ngươi gặp qua hắn , James - McAvoy.”

Orlando - Bloom lập tức nhớ tới Black Hawk Down bên trong cái kia Anh quốc diễn viên, đối phương khi đó cùng Matthew chính là đáng tin bằng hữu .

“Không quan hệ.” Hắn cố ý đối Matthew chớp mắt vài cái,“Ta có thể đợi tiếp theo.”

Matthew vươn ra đầu ngón tay, điểm điểm hắn,“Không có tiếp theo .”

Orlando - Bloom hoàn toàn hiểu sai ý, cười thẳng lắc đầu, hiển nhiên không tin Matthew cùng Charlize - Theron hội thiên trường địa cửu.

Tiếp, Orlando - Bloom mời nói,“Có thời gian sao? Đừng quên tham gia [ Kingdom of Heaven ] lần đầu thức.”

“Ta nhất định sẽ đến.” Matthew đã thu đến Ridley - Scott mời, xem tại Helen - Hermann cùng Ridley - Scott trên mặt mũi, hắn cũng sẽ đi,“Của ngươi lần đầu thức ta như thế nào có thể vắng mặt.”

Orlando - Bloom lại đột nhiên thở dài,“Ta có chủng không tốt lắm dự cảm.”

“Làm sao?” Matthew kỳ quái hỏi.

Hắn cũng không lo lắng Orlando - Bloom tìm đến trên đầu của hắn, Orlando - Bloom trở thành [ Kingdom of Heaven ] nam chính, cùng hắn không có bất cứ quan hệ.

“Ngươi chú ý qua [ Kingdom of Heaven ] dự thụ không có?” Orlando - Bloom hỏi.

Matthew lắc đầu,“Không có, ta chạy thông cáo trở về, vẫn bận rộn bố trí tân gia.”

“Dự thụ rất không lý tưởng.” Orlando - Bloom không giống như là đang nói đùa,“[ Smith vợ chồng ] dự thụ mở ra thời gian so [ Kingdom of Heaven ] dự thụ mở ra thời gian chậm hơn một tuần, dự bán vé phòng lại là [ Kingdom of Heaven ] gấp ba.”

Hắn không có trách tội Matthew ý tứ, ngược lại nói,“Phim thử chiếu danh tiếng cũng không hảo, ta xem thử chiếu, cùng Ridley - Scott tại phòng cắt nối biên tập bỏ qua phiên bản hoàn toàn bất đồng.”

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Ta nhớ rõ Ridley - Scott không có cuối cùng cắt nối biên tập quyền đi?”

Orlando - Bloom tựa hồ có điểm tức giận,“20th Century Fox phương diện cho rằng Ridley - Scott cắt ra phiên bản thời gian quá dài, tiết tấu quá chậm, bắt buộc hắn cắt đi bốn mươi phút tả hữu nội dung, ta xem qua thử chiếu phiên bản, căn bản cùng phía trước nhìn xem không phải một bộ điện ảnh.”

Matthew thở dài, nói,“Không có biện pháp, Hollywood là người sản xuất trung tâm chế, đạo diễn cơ hồ không khả năng lấy đến cuối cùng cắt nối biên tập quyền.”

“Ridley - Scott nói, 20th Century Fox một lần nữa cắt nối biên tập phiên bản, sẽ hủy này bộ phim.” Orlando - Bloom phi thường thất vọng,“Cũng sẽ hủy ta cùng Ridley - Scott.”

Loại sự tình này, Matthew cũng không thể nào nhúng tay, đừng nói hắn cùng hai mươi thế kỷ Fox không có hợp tác quan hệ , liền tính là có mà nói, 20th Century Fox cũng không khả năng khiến một danh diễn viên tùy tiện nhúng tay mặt khác đại hình hạng mục.

Orlando - Bloom rõ ràng đem dự thụ thành tích không tốt nguyên nhân, đổ tội đến 20th Century Fox trên người, mở miệng mắng một câu,“Đáng chết 20th Century Fox !”

Giống Ridley - Scott như vậy Hollywood nhất tuyến đạo diễn, nếu phạm vi lớn đại diện tích can thiệp hắn sáng tác, thường thường sẽ dẫn phát một loạt vấn đề.

Matthew cũng không biết 20th Century Fox người là nghĩ như thế nào .

Orlando - Bloom ở trong này cùng Matthew hàn huyên thật dài một hồi, xác định Matthew sẽ tham gia [ Kingdom of Heaven ] lần đầu thức, hắn tham gia Matthew cùng Charlize - Theron đính hôn nghi thức, lúc này mới cáo từ rời đi.

Không đợi Matthew cùng Charlize - Theron chuyển vào tân gia, [ Kingdom of Heaven ] liền tại Bắc Mĩ phát hành .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 350: Đao Đao Trí Mạng

20th Century Fox vi [ Kingdom of Heaven ] cử hành lần đầu thức ngày đó, không chỉ Matthew đi, ngay cả Helen - Hermann cũng đi , bởi vì tại Matthew sau, Helen - Hermann có thứ hai ngôi sao hộ khách.

Cuối tháng tư, Helen - Hermann đục khoét nền tảng thành công, ký xuống [ hí mộng Paris ] nữ chính Eva - Green, Matthew không có nói thêm cái gì, theo Thiên Sứ trù tính công ty phát triển, Helen - Hermann khẳng định sẽ ký xuống tân hộ khách, huống hồ đây là một nữ diễn viên, sẽ không phân tán hắn tài nguyên.

Lại nói, lấy hôm nay hắn già vị cùng box office kêu gọi lực, nếu cảm giác không thích hợp, đi ăn máng khác liền là,C+ cùng William Morris bên kia đều cùng hắn tiếp xúc qua.

“Matthew, đây là Tom - Rossman.”

Hollywood Trung Quốc đại rạp hát phòng khách quý nội, Helen - Hermann thay Matthew làm giới thiệu,“Tom là 20th Century Fox sản xuất phát hành bộ tổng giám.”

Matthew nhanh chóng tiến lên một bước, cùng này mang kính mắt trung niên nam nhân bắt tay, hàn huyên vài câu.

“Thực ra chúng ta kém một chút liền có thể hợp tác.” Tom - Rossman cười nói,“Nguyên bản 20th Century Fox muốn phát hành [ Smith vợ chồng ], đáng tiếc Summit Entertainment lâm thời thay đổi.”

Hắn nhìn Matthew, rất chăm chú nói,“Lúc nào cùng 20th Century Fox hợp tác một bộ phim?”

Matthew minh bạch, đây đều là qua lại mấy bộ điện ảnh liên tục thành công mang đến hiệu ứng, vội vàng khách sáo một câu,“Khẳng định có cơ hội.”

Hai người lại không hàm không nói hàn huyên vài câu, Tom - Rossman đi địa phương khác.

Helen - Hermann nhìn hắn bóng dáng, nói,“Nếu [ Kingdom of Heaven ] thất bại, phỏng chừng hắn sẽ phụ đại bộ phận trách nhiệm.”

“Vì sao?” Matthew hảo kỳ hỏi.

“Ngươi không có nghe nói sao?” Helen - Hermann nhìn Matthew liếc nhìn, giải thích nói,“Scott thúc thúc ban sơ cắt nối biên tập phiên bản, căn bản không phải hôm nay muốn phát hành phiên bản, Tom - Rossman đối Scott thúc thúc cắt nối biên tập bản phi thường bất mãn, tự mình hạ mệnh lệnh khiến cắt nối biên tập sư một lần nữa cắt nối biên tập này bộ phim, giảm bớt đại khái có năm mươi phút nội dung, Scott thúc thúc rất tức giận, lại cũng không có cách nào.”

Matthew gật gật đầu,“Chuyện này a, ta nghe Orlando đề cập qua.”

Helen - Hermann khẽ lắc đầu,“Ta cảm giác này bộ phim có chút nguy hiểm, hai trường thử chiếu danh tiếng cũng không phải rất tốt.”

Phòng khách quý cửa mở ra, kịch tổ nhất chúng diễn chức nhân viên đi đến, Matthew cùng Helen - Hermann quá khứ cùng Ridley - Scott chào hỏi, lại cùng Orlando - Bloom ôm một chút, tại Orlando - Bloom giới thiệu dưới, nhận thức thân hình cao lớn Liam - Neeson.

Nhìn thấy Liam - Neeson, Matthew bỗng nhiên nhớ tới từng tại nào đó điện ảnh trên diễn đàn bình luận, lúc ấy Thái Bình Dương bờ bên kia bình luận điện ảnh trung tối không thể trêu vào nhân vật, Liam - Neeson nữ nhi cùng Keanu - Reeves cẩu đứng hàng trong đó.

Sau đó, Helen - Hermann cho hắn giới thiệu Eva - Green.

“Ngươi hảo, Green tiểu thư.” Matthew cùng Eva - Green nắm tay, Eva - Green đồng dạng cười đáp lại,“Ngươi hảo.”

Nàng thử hỏi,“Ta có thể gọi ngươi Matthew sao?”

Matthew gật đầu,“Đương nhiên có thể.” Hắn còn nói thêm,“Green tiểu thư, của ngươi tiếng Anh phát âm rất tiêu chuẩn, nghe không ra Pháp quốc khẩu âm.”

“Bảo ta Eva đi.” Eva - Green cười cười,“Ta tại New York đại học tiến tu qua, chuyên môn tiến hành qua khẩu âm uốn nắn.”

Matthew đối với này nữ diễn viên cũng không lý giải, dùng quốc tế thông dụng phương thức, tán dương,“Eva, ngươi thật xinh đẹp.”

“Cám ơn.” Eva - Green sơ nhập Hollywood, biết quen biết nhân mạch tầm quan trọng.

Matthew bất động thanh sắc đánh giá Eva - Green một phen, này Pháp quốc nữ nhân màu đen tóc dài rõ ràng là nhiễm được, nàng màu da thiên bạch, lại mặc màu đen lễ phục, hình thành rõ ràng đối lập.

Thẳng thắn giảng, nữ nhân này diện mạo một điểm đều không phù hợp truyền thống Tây phương thẩm mỹ, xác thực điểm đến nói trưởng có điểm quái, lại rất phù hợp Matthew loại này nhu hòa Đông Phương, lại mang theo Tây phương thói quen thức thẩm mỹ.

Eva - Green tròng trắng mắt quá lớn, khóe mắt rủ xuống, khóe miệng cũng hơi hơi rủ xuống, pháp lệnh văn quá sâu.

Thế nhưng, Matthew cá nhân cảm giác nàng rất xinh đẹp, cùng kia vài tóc vàng mắt xanh, giống như một trong khuôn mặt khắc đi ra người mẫu bất đồng, Eva - Green tướng mạo độc đáo, xinh đẹp không có phụ họa, nàng ngũ quan đơn độc dỡ ra xem đều không tính bao nhiêu hảo xem, ghé vào cùng nhau lại có một loại độc đáo mĩ, một loại mang theo tà ác, âm u, lãnh diễm, thần bí mĩ.

Nếu nhất định muốn tìm thích hợp hình dung, đó chính là mĩ giống yêu quái, mĩ cơ hồ hạ lưu.

Hàn huyên qua vài câu, Matthew chủ động rời xa Eva - Green, nữ nhân này đối với hắn lực hấp dẫn quá lớn, hắn cũng không phải cứng nhắc nam nhân, tiếp xúc nhiều khó tránh khỏi sẽ có ý tưởng, hiện tại giai đoạn này loại này ý tưởng không được, chung quy vi [ Smith vợ chồng ] đạt thành rất nhiều hiệp nghị, một khi làm ra chút loạn thất bát tao sự tình, lại bị truyền thông bắt đến, kia liền phiền toái .

Thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là phân rõ chủ yếu và thứ yếu .

Lại nói, Eva - Green đã cùng Thiên Sứ trù tính công ty ký hợp đồng......

Rất nhanh, khách quý phòng nghỉ bên trong nhân, liền tiến vào phòng chiếu phim, chờ đợi [ Kingdom of Heaven ] bắt đầu chiếu phim.

Helen - Hermann cùng Matthew ngồi ở cùng nhau, thừa dịp chung quanh không ai, thấp giọng nói,“Hiện tại là đặc thù thời khắc, đừng xằng bậy.”

Matthew biết Helen - Hermann tương đối lý giải chính mình, cũng không có phủ nhận, nói thẳng,“Ta lúc nào xằng bậy ? Ta là trưởng thành nam nhân, bị phù hợp thẩm mỹ nữ tính hấp dẫn rất bình thường, nhưng hấp dẫn cũng không ý nghĩa ta sẽ thật đi làm a.”

Helen - Hermann suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, không có nói thêm gì, chung quy Matthew đối đãi công tác vẫn là phi thường nghiêm túc phụ trách .

Điện ảnh bắt đầu chiếu phim, Matthew sở hữu tinh lực đều chuyển dời đến trên màn ảnh lớn, từng hắn xem qua này bộ phim, cũng biết vô số người cảm khái phát hành bản cùng đạo diễn cắt nối biên tập bản là hai bộ điện ảnh.

Chiếu phim bắt đầu sau, hắn liền phát hiện trên màn ảnh chiếu phim phiên bản, cùng còn có điểm ấn tượng kia bộ, xác thật khác biệt cự đại.

Nhìn trên màn ảnh chiếu phim phim, Matthew lớn nhất cảm giác chính là bình thản, hoàn toàn không có Sử Thi loại phim cái loại này để người nhiệt huyết sôi trào cảm giác, một điểm đều không kích động.

Mặt khác, cắt nối biên tập rõ ràng có vấn đề, dù cho hắn loại này chuyên nghiệp tính không tính rất cao người đều có thể nhìn ra đến, tình tiết phương diện nối liền tính không đủ, quần tinh tập trung, lại một mảnh bộ mặt mơ hồ.

Cho dù là cùng National Treasure loại này thiên nhi đồng hướng hợp gia hoan phim so sánh, trên màn ảnh chiếu phim phim cũng xưng được với nhân vật tái nhợt, khuyết thiếu thuyết phục lực, không nói cơ hồ cắt thành đơn thuần bình hoa Orlando - Bloom cùng Eva - Green, ngay cả Jeremy - Irons, Liam - Neeson như vậy diễn viên gạo cội cũng không bất cứ sáng rọi, tựa hồ chỉ có Edward - Norton từ đầu đến cuối mang mặt nạ biểu diễn còn có thể cho người ấn tượng.

Vị này Hollywood khác loại diễn viên, kỹ xảo biểu diễn xác thật thật cường hãn, liên Matthew cũng không thể không bội phục, chẳng sợ hắn từ đầu đến cuối mang theo mặt nạ, vẫn là miểu sát mặt khác nhất chúng diễn viên.

Tuy rằng ký ức không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng Matthew đại khái cảm giác được, Helen - Hermann trong miệng này cắt đi 50 phút căn bản chính là đao đao trí mạng.

Eva - Green nhân vật hoàn toàn bị mưu sát , đơn thuần chính là một điển hình Hollywood thức bình hoa, tại đây bộ điện ảnh bên trong nàng kia trương hiện đại gương mặt có vẻ không hợp nhau, tồn tại toàn bộ tác dụng tựa hồ chính là xuyến khởi vài nhân vật mâu thuẫn quan hệ, nhân tiện cùng Orlando - Bloom đàm đàm tình, còn nói được như vậy che che lấp lấp, liên dáng người đều chưa từng triển lãm một chút.

Matthew mơ hồ nhớ rõ, nàng biểu diễn công chúa này nhân vật hẳn là có con trai , là vương quốc người thừa kế, nhưng mà kế vị sau lại phát hiện này tiểu hài tử cùng hắn cữu cữu như vậy là ma điên bệnh hoạn giả, công chúa không thể chịu đựng chính mình nhi tử lại lặp lại nàng ca ca bi kịch vận mệnh, vì thế chính mình kết thúc hài tử sinh mệnh, cũng dẫn đến vương quốc đại quyền rơi vào trượng phu trong tay.

Trọng yếu như thế tình cảm mạch lạc, bởi vì 20th Century Fox cắt nối biên tập, cơ hồ khó có thể thấy được, trong phim duy nhất nữ tính nhân vật ầm ầm sụp đổ, trừ bình hoa lại không có bất kỳ tác dụng.

Thậm chí bởi thủy chung bao khỏa nghiêm kín, liên bình hoa đều không đủ tư cách.

Về phần Orlando - Bloom nam chính, cũng liền so Eva - Green hơi chút cường điểm, Matthew hiện tại nhìn thấy nam chính Varia này nhân vật cao lớn được phi thường đột ngột, hắn không thể lý giải, rõ ràng bắt đầu chính là thợ rèn, như thế nào nhất kế thừa tước vị, liền thành hùng tài vĩ lược lãnh tụ nhân vật đâu? Hơn nữa cảm giác Orlando - Bloom liền không cái gì khả diễn , thủy chung im lặng là vàng, từ đầu đến cuối khốc bộ mặt là được.

Hắn giống như nhớ rõ từng xem qua phiên bản bên trong, đối Varia có đơn độc đắp nặn, cụ thể không nhớ rõ , hôm nay tất cả đều yểu vô tung tích.

Lấy Ridley - Scott năng lực, không có khả năng phạm phải như thế cấp thấp sai lầm, cũng chỉ có bị 20th Century Fox cường hành cắt đi này một giải thích.

Matthew cảm giác Orlando - Bloom mạc danh kỳ diệu sai thất bản có thể thắng được một ít khen ngợi cơ hội, không phải hắn không có làm, mà là hắn làm đều ca ca rớt.

Orlando - Bloom đầu tiên là gặp hắn, tiếp lại gặp gỡ một phen đại kéo, Matthew cũng không biết nên nói cái gì mới tốt.

Chỉ có thể nói một người xui xẻo thời điểm, trên trời bay qua điểu lạp một đống shit, đều có khả năng rơi vào trong miệng.

Đương nhiên, tối bất hạnh nhân hẳn vẫn là đạo diễn Ridley - Scott, hiện tại chiếu phim phiên bản căn bản là huyết nhục không đủ vật hi sinh, thân cây suy yếu khiến vốn có sáng rọi chiến tranh trường hợp cũng có vẻ bình thản.

Matthew cùng Ridley - Scott hợp tác qua, đoán cũng có thể đoán được, này không có khả năng là hắn bổn ý.

Helen - Hermann từng nói với hắn qua, Ridley - Scott là thật là tưởng đem [ Kingdom of Heaven ] chụp thành một bộ Sử Thi, hơn nữa là một bộ truyền thống ý nghĩa Sử Thi.

Hôm nay xem ra, này càng như là Waterloo.

Phụ đề xuất hiện, Matthew quay đầu hỏi bên cạnh Helen - Hermann,“Ngươi thấy thế nào?”

Nếu không gian lận, đơn thuần luận xem phim phỏng chừng thị trường năng lực, hắn xa xa so ra kém chuyên nghiệp tính càng cường người đại diện.

Helen - Hermann trước thở dài, lại lắc lắc đầu,“Ridley - Scott lần này bị 20th Century Fox cùng Tom - Rossman gạt thảm .”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 351: Bán Trước Thành Tích

Rạp chiếu phim chiếu phim [ Kingdom of Heaven ] không tính là một bộ phim dở, nhưng tương đối với 1 ức 3000 vạn dollar chế tác phí tổn, chỉ có thể nói quá mức bình thản, trừ xây đắp chiến tranh trường hợp, ngay cả cơ bản nhất tự sự logic đều không muốn .

Có lẽ là năm ngoái [ Alexander đại đế ] thảm bại, khiến 20th Century Fox có một loại nguy cơ cảm, cảm giác được Sử Thi loại phim thong thả tự sự cùng siêu trưởng khi trưởng, đều sẽ khiến người xem phiền chán, lúc này mới không để ý Ridley - Scott phản đối, giơ lên vô tình đại kéo.

Đương nhiên, nếu đổi thành là Ridley - Scott cắt nối biên tập phiên bản, cũng không tất sẽ đạt được trên phòng bán vé thành công, chung quy này một loại Sử Thi phim, tựa hồ thật đã quá hạn .

Này bộ [ Kingdom of Heaven ] ác bình như nước, 20th Century Fox nghĩ mọi biện pháp muốn tránh cho thất bại, sự thật chứng minh bọn họ sở làm tất cả đều là phản hiệu quả.

Bắc Mĩ cuối tuần đầu ba ngày, [ Kingdom of Heaven ] thu hoạch 1960 vạn dollar, đan quán chia đều box office vừa qua năm ngàn dollar.

Càng muốn mệnh là, bao gồm Cinema Score ở bên trong nhiều gia dự trắc cơ cấu, đều không xem hảo [ Kingdom of Heaven ] hậu tục box office xu thế, cho rằng này bộ phim Bắc Mĩ box office không có khả năng vượt qua 5000 vạn dollar.

Đối với Ridley - Scott đến nói, đây là một lần Waterloo, nhưng hắn có đầy đủ tự tin, cũng sẽ không mang đến trí mạng thương tổn.

Nhưng Orlando - Bloom liền bất đồng , hôm nay [ Lord of The Rings ] ba bộ khúc dĩ nhiên kết thúc, không có Legolas aura gia thành, lại liên phác [ Van Helsing ] cùng [ Kingdom of Heaven ] hai bộ nhất tuyến đại chế tác, liền tính chính hắn không tưởng, tại vô cùng hiện thực Hollywood, cũng muốn bị các đại điện ảnh công ty cưỡng chế loại bỏ ra nhất tuyến chế tác hàng ngũ.

Hắn cũng không phải không có cơ hội, đợi tương lai Legolas trọng xuất giang hồ, cũng có thể lại hỏa một phen.

Kỳ nghỉ hè thứ nhất cuối tuần phát hành siêu cấp đại chế tác thành công ăn hành, theo sau truyền thông cùng fan điện ảnh tầm mắt đều chuyển hướng kế tiếp cuối tuần phát hành [ Smith vợ chồng ].

[ Smith vợ chồng ] tuyên truyền hừng hực khí thế, các loại cứng rắn quảng nhuyễn tuyên ùn ùn, Universal ảnh nghiệp cùng Summit Entertainment thủy chung chưa từng cử hành qua bất cứ thử chiếu hoạt động, chỉ có ngắn ngủi mấy chi trailer, biểu hiện ra Matthew nam chính cùng Charlize - Theron nữ chính tương ái tương sát, phối hợp thượng trong hiện thực hai người vô cùng cao điệu luyến tình, xây dựng ra một loại thần bí cảm cùng lực hấp dẫn.

“Matthew - Horner cùng Charlize - Theron này đối trong hiện thực sắp đính hôn tình lữ, ở trong phim đóng vai phu thê sẽ như thế nào ra tay tàn nhẫn?”

Cùng loại mở rộng nhuyễn văn tại báo chí tạp chí cùng hệ thống mạng đứng lên tùy ý có thể thấy được.

Phim sắp phát hành, Matthew cùng Charlize - Theron dựa theo kế hoạch, lại tại đã đầy đủ hỏa bạo chú ý độ cùng độ hấp thụ ánh sáng thượng rót một thùng dầu.

Chu nhị, thừa dịp [ Smith vợ chồng ] còn chưa phát hành, Matthew cùng Charlize - Theron tại vô số cẩu tử cùng giải trí phóng viên màn ảnh chú ý dưới, chuyển vào Beverly Hills tân mua vào hào trạch trong.

“Matthew - Horner cùng Charlize - Theron chính thức ở chung, hai người tân gia giá trị 2800 vạn dollar !”

Cùng loại tin tức cũng tùy theo xuất hiện, lại cướp được một đợt giải trí đầu đề.

“Cái này thế nào?”

Tầng hai chủ phòng ngủ trong, Charlize - Theron mặc một kiện màu vàng nhạt Dior cao định đuôi lễ phục dạ hội từ trong phòng thay quần áo đi ra, đứng ở cao hơn một người trước gương, quay đầu hỏi ngồi trên sô pha Matthew,“Nhìn qua cũng không tệ lắm đi?”

“Phi thường xinh đẹp !” Matthew hợp thời khích lệ một câu, còn nói thêm,“Sally, ngươi là trời sinh móc treo quần áo, xuyên bất cứ quần áo đều rất mê người.”

Charlize - Theron quay đầu đến, nhìn trong gương chính mình, nói,“Ngươi không cần phải nói này mấy, ta vẫn đều rất thanh tỉnh.”

Nàng luôn luôn liền không nghĩ tới muốn đính hôn, càng đừng nói kết hôn , đây chính là một đoạn vì tương lai lâm thời quan hệ.

Matthew đứng lên đi đến Charlize - Theron sau lưng, từ phía sau ôm lấy nàng, nói,“Ta đây có phải hay không muốn quý trọng hiện tại mỗi phút mỗi giây?”

Charlize - Theron tránh thoát Matthew tay,“Đây là ta lần đầu thức muốn xuyên lễ phục, đừng vò nát .” Nàng tiếp nhướn mắt,“Có thể hay không thu hồi ngươi kia vài tà ác ý tưởng?”

Matthew xòe tay,“Này như thế nào có thể nói là tà ác đâu? Nếu không có này mấy ý tưởng, nhân loại sớm liền Diệt Tuyệt .”

“Ngươi......” Charlize - Theron không biết nên nói cái gì mới tốt.

“Đây là một hạng rất thần thánh vận động.” Matthew tiếp tục nói,“Quan hệ đến toàn nhân loại tương lai cùng vận mệnh.”

Charlize - Theron lười đáp lại hắn, trở lại phòng thay quần áo thay thế lễ phục, tiến vào phòng giữ quần áo tha ra hai thùng, đặt ở trên thảm mở ra, lộ ra thâm sắc vải dệt.

Matthew nghiêng đầu nhìn thoáng qua, hảo kỳ hỏi,“Đây là cái gì?”

“Dior tài trợ của ngươi nam sĩ lễ phục.” Charlize - Theron khi nói chuyện, lại mở ra một cái khác thùng,“Còn có giày da.”

Nàng đứng lên vọt đến một bên, khiến Matthew xem rõ ràng, nói,“Thử một lần đi, ta phía trước lượng qua ngươi thước tấc......”

Nói tới đây, Charlize - Theron bỗng nhiên nghĩ tới lượng qua mỗ dạng đại khoa trương gì đó, nhanh chóng lắc lắc đầu,“Mau thử một lần đi. Dior cao định so ngươi thuê lễ phục hảo nhiều.”

“Miễn phí sao?” Matthew hiện tại rất có ngôi sao tự giác,“Ta đây là tự cấp Dior làm quảng cáo .”

Charlize - Theron trừng mắt nhìn hắn một cái,“Yên tâm, Dior miễn phí tài trợ.”

Matthew kéo hai thùng vào phòng thay quần áo, thay áo sơmi, nơ cùng nam sĩ lễ phục, lại xuyên lên quang hoa nội liễm giày da, đi ra dạo qua một vòng, đứng ở trước gương lớn nhìn nhìn.

“Tàm tạm.” Charlize - Theron đi đến hắn phía sau,“Phi thường Hợp Thể.”

Matthew trở lại phòng thay quần áo, đổi về rộng rãi quần áo ở nhà, đi ra sau tại phòng giữ quần áo tìm đến thu thập quần áo Charlize - Theron, từ phía sau ôm lấy nàng.

“Sally, ngươi lượng vừa đúng.” Matthew đem nàng đặt ở một trên tủ quần áo,“Hiện tại nên ta lượng ngươi .”

Hai người trốn ở tầng hai chủ phòng ngủ, mãi cho đến giữa trưa mới xuống dưới, bởi còn không có cam kết đầu bếp, Matthew tự mình xuống bếp làm cơm trưa, hai người vừa nếm qua trung thức cà chua mì trứng, Liszt chỉ huy một chiếc xe hàng chạy vào trang viên.

Xe vận tải bên trên là Charlize - Theron gì đó, nữ nhân chuyển nhà so nam nhân phiền toái nhiều.

Charlize - Theron chỉ huy công nhân dỡ hàng, Matthew đứng ở trước suối phun mặt, đối xe hàng bên kia vẫy vẫy tay,“Liszt !”

Từng hắn tại hồng chim cánh cụt công ty người lãnh đạo trực tiếp mau đi lại đây, nói,“Matthew, còn có việc?”

“Ngươi biết ta.” Matthew tại Liszt trước mặt cũng không cần che giấu, nói,“Ta đối quản lý lớn như vậy phòng ở cũng không thông thạo, giống hoa viên, mặt cỏ, suối phun cùng rừng cây đều phải định kỳ duy hộ, này mấy đều giao cho ngươi .”

Liszt lập tức gật đầu,“Hảo, không thành vấn đề !”

Hắn vẫn trảo Matthew này tuyến, là vì có thể lấy đến càng nhiều sinh ý, như vậy xa hoa trang viên, chỉ riêng mỗi tháng hằng ngày duy hộ phí tổn, chính là một bút không nhỏ số lượng.

Matthew lại bỏ thêm một câu,“Ngươi cầm ra một kế hoạch, cho ta xem.”

Liszt cũng không phải lần đầu tiên cùng Matthew giao tiếp, nói,“Ta sẽ mau chóng đưa cho ngươi.”

“Còn có......” Matthew nghĩ nghĩ,“Nếu có thích hợp người hầu, ngươi cho ta đề cử một chút.”

Phương diện này hắn càng thêm cẩn thận, phía trước đã cùng Helen - Hermann chào hỏi , đến lúc đó xem tình huống lại định.

Liszt lại ứng xuống dưới, hắn biết rõ, Matthew đang đứng ở bay lên giai đoạn, chỉ cần chính mình này một phương không xuất hiện bại lộ, đây chính là trường kỳ sinh ý.

Huống chi, Matthew hiện tại có hào trạch, tương lai cần phục vụ sẽ càng nhiều.

Về phần nữ chủ nhân Charlize - Theron, Liszt luôn luôn không cho rằng đó là trở ngại, Hollywood các nam nhân, bạn gái cùng lão bà luôn luôn đều không là cự tuyệt cuồng hoan lý do.

Bella - Anderson lúc này từ phòng ở bên trong đi ra, trực tiếp đi đến Matthew phụ cận, Liszt rất có ánh mắt, nhìn Bella - Anderson liếc nhìn, tìm lấy cớ hồi xe hàng bên kia đi.

“Vừa thu đến Universal ảnh nghiệp phát tới được bưu kiện.” Bella - Anderson biết Matthew trên công tác thói quen, cũng không dong dài, nói thẳng,“Hết hạn đến đêm qua 24 điểm,[ Smith vợ chồng ] Bắc Mĩ box office dự thụ tổng ngạch vi 1630 vạn dollar.”

Matthew gật gật đầu,“Thoạt nhìn cuối tuần đầu box office không kém .”

Bella - Anderson hảo kỳ hỏi,“Đại khái có thể có bao nhiêu a?”

Matthew nở nụ cười, nói,“Này thứ hai tuần sau mới có thể biết, bất quá từ dự thụ đến xem,5000 vạn dollar hẳn là không là vấn đề.”

Xe hàng dỡ hàng hoàn tất, Liszt tiếp đón tài xế cùng công nhân cùng nhau rời đi, ra Horner trang viên, hắn cùng công nhân thanh toán phí dụng, không có hồi công ty, trực tiếp lái xe trở về ở tây Hollywood gia.

Vừa về nhà, Liszt liền nghe đến nhi tử Brian gọi điện thoại thanh âm.

“Uy, Daenerys sao? Là ta, Brian. Ngươi bên kia liên hệ thế nào ?” Brian nhìn thấy phụ thân, vẫy vẫy tay, tiếp tục gọi điện thoại,“Liên hệ đến ba mươi mốt ? Rất không sai a, ngươi tại chúng ta này fan tổ chức bên trong lực ảnh hưởng rất lớn a.”

Liszt không có đi xa, liền ngồi ở Brian gọi điện thoại phụ cận trên sô pha.

Brian tiếp tục đối với điện thoại nói,“Ta bên này khẳng định so ngươi bên kia hảo, đừng quên, ta là Matthew tây Hollywood fan đoàn khởi xướng nhân chi nhất, ta bên này xác định cùng đi xem trước tiên trường có năm mươi hai , ta qua sẽ liên hệ rạp chiếu phim, xem có thể hay không bao một phòng chiếu phim.”

“Kia hảo, chúng ta tiếp tục liên hệ nhân, tranh thủ nhiều một ít, vừa có thể duy trì Matthew, lại có thể đơn độc bao thính......”

Lại nói vài câu, Brian cúp điện thoại, cười đối Liszt nói,“Ba ba, ngươi hôm nay trở về thực sớm a.”

“Ân.” Liszt gật gật đầu, hỏi,“Là tại liên hệ nhân cùng đi xem [ Smith vợ chồng ] trước tiên trường?”

Brian ngượng ngùng gãi gãi đầu,“Đúng vậy, ta......”

Liszt đối với hắn khoát tay, nói,“Brian, ngươi làm này mấy ta cũng không phản đối, còn nhớ rõ lần trước ta giới thiệu ngươi nhận thức Bella sao?”

“Nhớ rõ a !” Brian lập tức nghĩ tới,“Cái kia để màu đỏ tóc ngắn nữ hài.”

Liszt lời nói thấm thía nói,“Nàng lời nói ngươi hảo hảo suy xét một chút, làm ngôi sao phấn ti hoàn toàn có thể làm như một phần sự nghiệp đến kinh doanh, làm tốt mà nói, đồng dạng rất có tiền đồ.”

Brian đầu tiên là ngẩn người, nói tiếp,“Ta sẽ hảo hảo suy xét .”

Tại [ Smith vợ chồng ] chính thức phát hành phía trước, Brian cùng Daenerys liên hệ đến trên trăm vị Matthew fan điện ảnh, bao xuống tây Hollywood một gian chiếu phim này bộ phim ảnh thính, sau đó tĩnh đẳng phim phát hành.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 352: Lão Bằng Hữu Tân Điện Ảnh

“Tổng cộng đến bao nhiêu nhân?”

Rạp chiếu phim trong tiền thính, Brian tại năm sáu danh đồng bạn hiệp trợ dưới, nâng hai thùng lớn tiếp cận lối vào, trên vai phần mình bối một ba lô Daenerys nói tiếp nói,“Một trăm sáu mươi bảy nhân, hai trăm chỗ ngồi không sai biệt lắm ngồi đầy .”

Brian gật gật đầu,“Cũng không tệ lắm, ta chuẩn bị hai trăm kiện văn hóa sam, đủ rồi.”

Bọn họ đi đến rạp chiếu phim kiểm phiếu xử, do là đặt bao hết, rạp chiếu phim nhân chỉ là mở ra thùng đơn giản lật xem một chút, liền thả bọn họ đi vào.

Đoàn người quẹo vào số bảy ảnh thính, đông nghìn nghịt đám người cơ hồ ngồi đầy .

Brian không nói hai lời, nhanh chóng tiếp đón nhân lại đây hỗ trợ, đem văn hóa sam phát đi xuống, lĩnh đến văn hóa sam fan điện ảnh lập tức mặc vào trên người, văn hóa sam chất lượng không sai, mặt trên ấn có [ Smith vợ chồng ] trong trailer Matthew cầm thương ngắm chuẩn một đặc tả avatar.

“Brian, này không thu tiền đi?” Có người lớn tiếng hỏi.

“Yên tâm !” Bryant ý đề cao thanh âm,“Văn hóa sam đều là miễn phí !”

Hắn đơn giản giải thích hai câu,“Ta cùng bên phim nhân nhận thức, bọn họ nghe nói chúng ta có như vậy một hồi tự phát hoạt động, tài trợ chúng ta một bộ phận văn hóa sam, bất quá cũng có một cái điều kiện.”

Người nhiều liền dễ dàng loạn, lập tức có người kêu loạn hỏi,“Điều kiện gì?”

Brian cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng,“Bọn họ cần chúng ta tập thể chụp ảnh chung, hơn nữa này đối Matthew cũng có ưu việt ! có thể khiến ngoại giới nhìn thấy Matthew là có chúng ta này mấy làm kiên cường hậu thuẫn duy trì !”

“Hảo !”

“Chúng ta chụp ảnh !”

“Đúng, nhanh chóng chụp !”

Phòng chiếu phim bên trong loạn cả lên, Brian tiếp đón mấy cái quen biết nhân duy trì trật tự, sau đó tìm hơn ba mươi cá nhân chụp ảnh chung, chung quy trước phòng chiếu phim mặt không gian hữu hạn, cũng dung nạp không được hơn trăm người cùng nhau chụp chụp ảnh chung.

Rốt cuộc, cự ly phim chiếu phim càng ngày càng gần , ảnh thính bên trong dần dần an tĩnh lại, Brian ngồi ở Daenerys bên cạnh ghế trống vị mặt trên, có loại tâm lực tiều tụy cảm giác.

Tổ chức như vậy một hồi hoạt động, đối với tuổi trẻ Brian đến nói, cũng không phải chuyện dễ dàng.

Nhưng hắn không có buông tay tính toán, lần này liên hệ Bella - Anderson, coi như là một chính thức bắt đầu.

Hollywood Trung Quốc đại rạp hát, thảm đỏ nghi thức đã đến vĩ thanh,[ Smith vợ chồng ] kịch tổ chủ yếu diễn chức nhân viên, đứng ở nhà tài trợ trước bối cảnh bản, cùng nhau chụp ảnh chung lưu niệm.

Chụp ảnh chung kết thúc, Matthew nắm Charlize - Theron vào rạp hát.

Charlize - Theron thấp giọng hỏi,“Vừa Akiva - Goldsman với ngươi nói là có ý tứ gì?”

Kịch tổ đứng chung một chỗ chụp ảnh chung phía trước, Akiva - Goldsman chuyên môn gọi lại Matthew hàn huyên vài câu.

“Không có cái gì.” Matthew nhìn thấy có người trải qua, hạ giọng nói,“Akiva - Goldsman có tân hạng mục, khả năng là muốn tìm ta hợp tác.”

“Úc?” Charlize - Theron hảo kỳ hỏi,“Cái gì hạng mục?”

Matthew lắc lắc đầu,“Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, hắn không có nói.”

Bởi vào thời gian tương đối muộn, kịch tổ không lại đi phòng khách quý, tại Akiva - Goldsman dẫn dắt dưới, trực tiếp vào chiếu phim đại sảnh.

Từ cửa hông đi đến rạp chiếu phim hàng phía trước, Matthew cố ý hướng phía sau nhìn thoáng qua, Hollywood Trung Quốc đại rạp hát hơn một ngàn chỗ ngồi nhìn qua đều ngồi đầy .

“Hải, Matthew !”

Khách quý chỗ ngồi xử truyền đến quen thuộc thanh âm, Matthew dừng lại cước bộ, hướng bên kia đi hai bước, cùng đứng lên James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder ôm một chút.

“Không giới thiệu một chút sao?” James - McAvoy nhìn về phía Charlize - Theron.

Matthew tiếp đón Charlize - Theron lại đây, chỉ chỉ James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder, nói,“Cho ngươi giới thiệu một chút của ta hai bạn bè.”

Hắn trước sau giới thiệu nói,“Thấp lùn là James - McAvoy, cao cá tử là Michael - Fassbinder, bọn họ cũng đều là diễn viên.”

Tiếp, hắn lại giới thiệu Charlize - Theron,“James, Michael, đây là Charlize - Theron, của ta...... Ân...... Vị hôn thê.”

Nói ra này xưng hô, Matthew bao nhiêu còn có chút không thích ứng.

James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder trước sau cùng Charlize - Theron chào hỏi, lại hàn huyên vài câu, Charlize - Theron phía trước không biết bọn họ, cũng không có nhiều lời, rất nhanh nói khẽ với Matthew nói,“Ta đi phía trước chờ ngươi đi.”

“Ân.” Matthew gật gật đầu.

Charlize - Theron mới vừa đi, bởi chung quanh tạm thời còn chưa tọa nhân, Michael - Fassbinder nhỏ giọng nói,“Lần trước uống rượu thời điểm, ngươi còn nói có hôn nhân sợ hãi chứng, hiện tại thế nào yêu cầu hôn ?”

“Này......” Matthew không tưởng lừa bọn họ hai, lại không tốt chỉ nói, dứt khoát hàm hồ nói,“Việc này một câu hai câu nói không rõ ràng.”

James - McAvoy càng quan tâm mặt khác phương diện,“Matthew, tiểu tử ngươi thế nhưng phao đến Oscar ảnh hậu, làm như thế nào đến ?”

Matthew không đáp lại hắn vấn đề, ngược lại nói,“Các ngươi thu đến thiệp mời đi?”

“Thu đến .” Michael - Fassbinder gật đầu nói,“Yên tâm hảo, ta nhất định sẽ đến.”

James - McAvoy cũng nói,“Ta khẳng định sẽ không vắng mặt, ta còn muốn đại biểu nam phương phát ngôn đâu.”

Matthew vỗ vỗ James - McAvoy cánh tay, nói,“Đến lúc đó đừng nói ta nói bậy, bằng không chờ ngươi kết hôn thời điểm......”

James - McAvoy đánh gãy Matthew mà nói,“Ngươi tưởng quá nhiều quá xa , ta đều không biết ta lúc nào mới sẽ kết hôn.”

Matthew nhìn kia đồng hồ, nói,“Thời gian chênh lệch không nhiều , qua vài ngày ta bận rộn xong này trận, đi ta chỗ đó uống rượu.”

Michael - Fassbinder lại lộ ra như cá mập tươi cười,“Không thành vấn đề, ta cùng James nhất định sẽ đem ngươi tàng rượu uống sạch.”

Cùng James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder huy tay, Matthew quay người đi đến hàng phía trước, đi đến Charlize - Theron bên cạnh ngồi xuống.

Charlize - Theron hảo kỳ nói,“Phía trước không có nghe ngươi đề cập qua bọn họ, ta nghĩ đến ngươi tốt nhất bằng hữu chính là Depp.”

“Ta vừa nhập hành liền nhận thức bọn họ .” Matthew đơn giản giải thích một câu,“James cùng Michael đều là của ta bạn bè.”

Cùng Johnny - Depp bất đồng, hắn cùng với James - Mike ốc y cùng Michael - Fassbinder giao tình, là trải qua kề vai chiến đấu khảo nghiệm .

Tới gần điện ảnh chiếu phim, lục tục còn có người đi vào chiếu phim [ Smith vợ chồng ] trước tiên trường rạp chiếu phim.

New York, Manhattan tới gần trung ương công viên phụ cận một nhà đế vương giải trí rạp chiếu phim, Rex Reed đứng ở tiền thính trong, nhìn nhìn vắt ngang áp phích, áp phích bên trên một nam một nữ cầm thương mà đứng tư thế tương đương bắt mắt.

Nữ nhân là Oscar ảnh hậu Charlize - Theron, nam nhân là Hollywood đương hồng cứng rắn phái nam tinh Matthew - Horner.

Làm một danh đảm nhiệm chức vụ vu [ New York Observer ] chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân, Rex Reed tự nhiên nhận ra hai người kia, đặc biệt là Matthew - Horner, cho hắn lưu lại ấn tượng càng thêm khắc sâu.

Năm đó, tại một hồi hâm nóng bên trong, hắn còn bởi vì Matthew - Horner mà hôn môi con lừa mông.

Tuy rằng hai người sau này bởi vì tuyên truyền hâm nóng cần giải hòa , nhưng việc này xác thật cho hắn lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng.

Thậm chí NBA đám kia gia hỏa, còn noi theo hắn sở tác sở vi, chuyên môn hâm nóng một lần, nháy mắt khiến Barkley cái kia đầu trọc miệng rộng cùng một cái khác tân nhân thanh danh vang vọng toàn mĩ.

Hắn lúc ấy xem qua lần này sự kiện, cũng có chút cảm khái, vị kia sau lưng trù tính đoàn đội, tuyệt đối có tuyên truyền mở rộng hảo thủ.

Rex Reed ngược lại cũng không cảm giác kỳ quái, chung quy giải trí cùng thể dục sản nghiệp không tách ra, mặc kệ là giải trí ngôi sao, vẫn là thể dục ngôi sao, chỉ cần có cự đại danh khí, thường thường ý nghĩa có thể đạt được rất nhiều.

Năm đó hắn cố ý chống lại Matthew - Horner, đáp lại phun phương thức hâm nóng, vi chẳng phải chính là danh khí sao?

Tại kia sau, hắn thanh danh đại chấn, tại bình luận điện ảnh giới thậm chí bình luận giới đều trở thành bị thụ chú ý nhân vật, năm nay thậm chí tiến vào The New Yorker bình chọn New York mười đại chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân hàng ngũ !

Không hề nghi ngờ, năm đó hâm nóng sự kiện, khiến hắn lấy được ích lợi nhiều, hôm nay như thế nào cũng coi như được là một thành công nhân sĩ .

Gần nhất hơn nửa tháng, phàm là cùng giải trí dính dáng truyền thông bên trên, tất cả đều là Matthew - Horner, Charlize - Theron cùng [ Smith vợ chồng ] các loại hâm nóng, tưởng không dẫn lên nhân quan chú cũng khó.

Rex Reed cũng chú ý tới , cho nên hôm nay riêng lại đây chú ý một chút “Lão bằng hữu” tân điện ảnh.

Đương nhiên, làm một danh chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân, hắn cũng ít không được muốn đối phim bình phẩm từ đầu đến chân một phen.

Đi đến rạp chiếu phim kiểm phiếu xử, Rex Reed không có phiếu, móc ra chính mình New York bình luận điện ảnh nhân hiệp hội phát hội viên chứng, giao cho kiểm phiếu viên.

“Ngươi hảo, Reed tiên sinh.” Kiểm phiếu viên nhìn kỹ một chút, tìm ra một chi bút chuẩn bị ở trên vở làm ghi lại,“Ngươi chuẩn bị nhìn nào bộ phim?”

Rex Reed thu hồi chính mình bình luận điện ảnh nhân hiệp hội hội viên chứng, nói,“Universal ảnh nghiệp phát hành [ Smith vợ chồng ].”

Kiểm phiếu viên lập tức nhớ xuống dưới,“Ngươi có thể đi vào, Reed tiên sinh.”

Đợi đến Rex Reed tiến vào chiếu phim khu, kiểm phiếu viên lại tiến hành đặc thù dấu hiệu, dựa theo trong nghề thông hành quy tắc, chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân xem ảnh hoạt động, bình thường đều là do phát hành công ty đến tính tiền.

Tiến vào phòng chiếu phim, Rex Reed nhìn thoáng qua, bởi tới gần chiếu phim thời gian, trong phòng chiếu tỷ lệ chỗ ngồi coi như không sai, gần một nửa trên chỗ ngồi đều có người xem.

Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm phán đoán, một bộ kỳ nghỉ hè thương nghiệp giải trí điện ảnh trước tiên trường tỷ lệ chỗ ngồi có thể đạt tới 50%, phim thường thường có thể đại bán thậm chí siêu cấp đại bán.

Rex Reed tìm coi như không sai ghế trống, ngồi xuống sau thói quen tính móc ra bút cùng bản tử, chuẩn bị qua hội vừa nhìn vừa ghi lại.

“Như vậy một bộ thuần túy lại kêu loạn giải trí điện ảnh.” Rex Reed trong lòng vẫn là tương đối thanh tỉnh ,“Phỏng chừng cũng chính là một bộ điển hình bỏng phim.”

Trần nhà ngọn đèn đột nhiên lụi tắt, màn ảnh lớn có quang mang sáng lên, Universal ảnh thành dấu hiệu tính phiến đầu, đã xuất hiện ở trên màn ảnh lớn.

Hollywood Trung Quốc đại rạp hát lặng ngắt như tờ, mọi người ánh mắt đều nhanh nhìn chằm chằm đối diện cực đại màn ảnh.

Giờ khắc này, toàn mĩ mấy ngàn trước tiên trường người xem, đều tại trông ngóng chờ đợi [ Smith vợ chồng ] phát hành.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 353: Giết Không Chết Ngươi Lại Yêu Ngươi

Giáng Sinh buổi sáng, một luồng dương quang từ cửa sổ rải xuống tiến khách sạn quầy bar, quầy bar bên cạnh ngồi nam nhân ngẩng đầu, một tay bưng chén rượu, một tay còn lại cầm thư, sau đó tại nhất chúng quân cảnh nhìn chăm chú dưới, một nữ nhân từ khách sạn ngoại tiến vào, nữ nhân lựa chọn nam nhân, nam nhân cũng lựa chọn nữ nhân.

Tối khốc nam nữ đi tới cùng nhau.

Đương soái khí John - Smith gặp được giống Giáng Sinh sáng sớm giản, tình yêu nháy mắt giữ lấy sở hữu khí tràng, liều lĩnh đầu nhập, yêu bao dung sở hữu không thích hợp cùng không hợp lý.

Tuấn nam mỹ nhân tổ hợp hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Tây Hollywood ảnh thính bên trong, mọi người lặng ngắt như tờ, đều nhìn chằm chằm trên màn ảnh tuấn nam mỹ nhân.

Daenerys đột nhiên mở miệng, đối Brian thấp giọng nói,“Ta thích này mở đầu.”

“Nói rất sẽ nói, không biết vũ nhảy được thế nào......”

Bogota đầu đường ven đường trong quán rượu nhỏ, nương một chút cảm giác say, Theron đứng dậy, đem trong tay Tequila thuận tay ném vào đốt lửa trại thùng xăng, Liệt Diễm vọt lên, nàng vòng eo bắt đầu phong tình vạn chủng vũ động......

Khi nhìn đến Matthew ôm lấy nàng, một bàn tay không tự chủ được lướt qua nàng lồng ngực khi, Daenerys không khỏi thở dài một hơi -- hai người kia nếu không phải thật tại yêu nhau, kia mọi người nhưng liền thật mắt bị mù lạp !

Thích này điện ảnh, ngay từ đầu nàng liền thích, đương hai người ngồi nghiêm chỉnh, mặt hướng tâm lý cố vấn sư, liền quen biết niên đầu một đáp một năm rưỡi, một cái khác lập tức ở bên bất động thanh sắc sửa đúng “2 năm” Khi liền thích -- ân, đương nhiên, nói chung, gặp được loại này tình huống khi, hẳn là tức khắc quay đầu đi, hỏi thăm giương lên lông mi:“Dear?”, trăm vô có sai lầm.

Thích bọn họ gặp gỡ bất ngờ, đương một đêm kích tình qua đi, Theron tỉnh lại, phương tự buồn bã đối mặt trống trơn bên gối khi, Matthew bưng bữa sáng hợp thời mà đến......

“Hi,Stranger !” Theron nói như vậy, Matthew tuyệt đối đương được nói như vậy.

Brian quay đầu thấp giọng trả lời,“Ta cũng thực thích.”

Hắn chính là thích rất cuồng dã cường tráng Matthew cùng tinh xảo xinh đẹp lại thích liều mạng Theron, chỉ nhìn mở đầu, hắn liền cảm giác bộ điện ảnh này là hắn độ thân định chụp .

Vì thế, John cùng giản biến thành Smith vợ chồng, hai cường hãn sát thủ đi tới cùng nhau, cùng hai năm hôn nhân sinh hoạt sau, lẫn nhau đều không biết đối phương bí mật.

Thẳng đến có một lần, bọn họ phân biệt chấp hành cùng một nhiệm vụ đụng vào cùng nhau, bọn họ phía sau màn công ty, yêu cầu bọn họ giết chết lẫn nhau.

An nhiên ngồi ở trên chỗ ngồi, đi quan sát một đôi nguyên bản ân ái phu thê, âm thầm lại lấy lẫn nhau giết chết đối phương vi nhiệm vụ của mình, đây thật là để người không rét mà run sự.

Nhìn trên màn ảnh đấu trí so dũng khí, tương ái tương sát Smith vợ chồng, James - McAvoy bỗng nhiên cảm giác này phim nào đó phương diện có điểm giống James - Cameron [ lời nói dối chân thật ], đi vào trung niên nguy cơ trung nội trợ cả ngày giấc mộng làm anh hùng kích thích, không nghĩ tới chính mình trượng phu chính là một giống Rumble như vậy siêu cấp đặc công, cái loại này cho người mang đến hoàn toàn mới kích thích cùng sùng bái cảm, có thể cho một nữ nhân tái sinh.

Mà [ Smith vợ chồng ] cho người ta lại là hai loại cố sự, này cố sự trung, phu thê tuy rằng mỗi ngày yên giấc cùng một chỗ, ngầm lại phần mình tại lo liệu chính mình nghề nghiệp, không ngừng đi giết người, mà cuối cùng mục tiêu cư nhiên là chính mình đồng tháp phu thê.

Đương nhiên nơi này không có giảng thuật càng nhiều luân lý cùng đạo đức, mà chỉ là đem loại này đơn giản cùng tràn ngập mâu thuẫn sinh hoạt trạng thái thể hiện đi ra, sau đó dùng hỏa bạo trường hợp đến không ngừng phủ đầy màn ảnh.

“Luận đùa giỡn soái, Matthew đã đùa giỡn qua vài năm .” Bên cạnh Michael - Fassbinder thấp giọng nói,“Cảm giác hắn kỹ xảo biểu diễn so phía trước hảo nhiều, nhân vật khiến hắn suy diễn mị lực mười phần.”

Hắn sở nhận thức Matthew, vẫn đều là đầu dã tính khó thuần trâu đực, dứt khoát có thể nói là Hollywood ngôi sao trung nam tính đồ đằng !

Michael - Fassbinder nhìn trên màn ảnh ra tay tàn nhẫn Matthew cùng Charlize - Theron, thở dài, còn nói thêm,“Đáng tiếc phim quá mức bỏng một ít.”

“Bỏng một ít không tốt sao?” James - McAvoy tựa hồ có bất đồng giải thích,“Ngươi cảm giác xem điện ảnh đến cùng hẳn là nhìn cái gì đâu?”

Không đợi Michael - Fassbinder trả lời, hắn liền tự hỏi tự đáp,“Trừ kia vài lấy xem, bình điện ảnh vi nghiệp, hoặc là làm mặt khác nghệ thuật hình thức nghệ thuật gia môn, đại đa số nhân mỗi ngày đều rất mệt, về nhà về sau đều không nguyện ý lại nhiều tự hỏi một vấn đề. Lúc này tốt nhất giải trí chính là xem kia vài không cần động não là có thể xem hiểu soái ca, mĩ nữ, động tác, bạo tạc......”

Michael - Fassbinder nhún vai,“Này phim, cũng liền Matthew cùng Charlize - Theron đối thủ hí có xem điểm, mặt khác thật tương đối bình thường.”

New York, Manhattan rạp chiếu phim bên trong, Rex Reed lại nhìn xem rất sung sướng, này bộ phim cùng nghệ thuật tuyệt đối không dính líu, lại không gây trở ngại nó là một bộ phi thường thú vị phim.

Này phim từ đầu tới đuôi bị thoải mái lãng mạn không khí sở vây quanh, tuy rằng trung gian xen kẽ rất nhiều hỏa bạo, kịch liệt đánh nhau trường hợp, lại càng tốt chứng minh “Không phải oan gia không tụ đầu” Những lời này, điện ảnh trung có như vậy câu: Giết không chết ngươi lại yêu ngươi......

Khả ái là, điện ảnh trung như thế một đôi cao thủ vợ chồng lại cũng sẽ vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà cãi nhau, dỗi, thật phi thường có ý tứ.

Phim cao trào là này đối sát thủ vợ chồng ở nhà “Dỡ phòng” Dường như đánh nhau, Rex Reed không nghĩ tới “Bạo lực gia đình” Cư nhiên có thể thăng cấp đến tình cảnh này.

Nhìn thấy này màn, e liên tối tư thâm hôn nhân chuyên gia cũng muốn bỏ trốn mất dạng đi.

Duy nhất vấn đề là, này hai đứng đầu sát thủ cùng một chỗ sinh hoạt hai năm, cư nhiên đều chưa phát hiện đối phương thân phận, bọn họ mẫn cảm đến đi đâu vậy, này cũng quá không hợp lý đi?

Nhưng hắn cảm giác rất bình thường, đều nói tình yêu là mù quáng , có lẽ đây chính là lý do đi.

Còn có không thể không nói chính là này đối nhân vật chính , điện ảnh trung Matthew - Horner giơ tay nhấc chân đem gợi cảm nam nhân mị lực phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, đặc biệt là hắn cuồng dã khí chất phỏng chừng có thể mê đảo một mảnh hắn nữ fans.

Charlize - Theron cũng không sai, nàng cực kỳ gợi cảm, nàng dùng loại lực lượng này công kích cùng chinh phục; Nàng cực kỳ mĩ lệ, nàng xuất hiện không phải kinh diễm, là kinh hãi.

Summit Entertainment tại chọn lựa nhân vật kết thành đôi đồng thời, khẳng định rõ ràng vô cùng thấy được Matthew - Horner cùng Charlize - Theron xứng đối sau lưng che giấu cự đại box office giá trị, hai người kia cùng một chỗ, sản xuất chỉ sợ là lấy ngàn vạn kế dollar.

Làm một chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân, hơn nữa là người khác trong mắt khác loại bình luận điện ảnh nhân, Rex Reed mấy năm gần đây cũng nghiên cứu qua điện ảnh cùng thị trường, đặc biệt là Hollywood nhằm vào thị trường sở làm một loạt tuyên phát, Matthew - Horner cùng Charlize - Theron xứng đôi, thấy thế nào đều là Hollywood quen dùng thủ đoạn.

Này hai người đi đến cùng nhau, sẽ sinh ra bao nhiêu lớn giá trị? Liền điện ảnh mà nói, hiện tại không thể hiểu hết.

Nhưng đối với giải trí tiểu báo đến nói, gần nhất sinh trưởng tốt lượng bán, khẳng định có Matthew - Horner cùng Charlize - Theron công lao.

“Tối khốc nam nữ xác thật nên cùng một chỗ a !” Rex Reed trong lòng nói thầm,“Điện ảnh là mỗi giây hai mươi bốn cách nói dối, Hollywood cùng Washington, tuyệt đối là USA sinh ra nói dối nhiều nhất địa phương.”

Này bộ phim phấn khích nhất địa phương, chính là đem người xem chờ mong nhất nhìn thấy trường quay ngoài lề, tiến cử hiện thực, biến thành nhìn như “Hiện thực” cảm tình.

Rex Reed nhìn nhìn ảnh thính vượt qua một nửa tỷ lệ chỗ ngồi, trong đó không ít người, hẳn là đều là bởi vì biến thành hiện thực điện ảnh nội dung mà đến đi?

Hollywood kia bang ti bỉ xấu xa gia hỏa, còn cười nhạo hắn hôn môi con lừa mông, trên thực tế một đám so với hắn lại càng không muốn mặt.

Tây Hollywood ảnh thính bên trong, trên màn ảnh Matthew đang cùng Charlize - Theron ở nhà ra tay tàn nhẫn.

Brian không chuyển mắt, Matthew cùng Theron hai người tại tự trong nhà khai chiến, tuyệt đối là thích đến phi đoạn ngắn, kia vài viên đạn, phi đao, so phu thê cãi nhau nhếch miệng hảo xem nhiều, kia vài pha quay chậm hoa lệ vô cùng hơn nữa tương đương có ẩn dụ cảm, còn thập phần lãng mạn.

Đến cuối cùng, Matthew cùng Theron không có gì bất ngờ xảy ra đem kịch liệt bắn nhau, diễn biến thành đồng dạng kịch liệt động tác hí......

“Chịu không nổi lạp, chịu không nổi lạp !”

Ảnh thính trong đột nhiên vang lên một người tiếng rống,“Ta tm quá yêu này phiến ! trên thế giới tối khêu gợi nam nhân cùng nữ nhân,COOL !”

Brian có loại bụm mặt xúc động, bất quá người nọ nói rất có đạo lý, Matthew cùng Charlize - Theron cùng dâng một hồi phi thường phấn khích gia đình chiến tranh tiết mục, phổ thông phu thê nhiều nhất hỏng việc suất bát quyền cước tướng hướng, này đối Hollywood tối khốc nam nữ nhưng là súng săn, súng tiểu liên, dao nĩa vật lộn hợp lại đến mức ngươi chết ta sống, đem chính mình gia ngạnh sinh sinh chỉnh thành một đại tổ ong, hai người còn bất đồng trình độ treo màu, khi cuối cùng hai người cầm thương đáp lại thời điểm, cảm tính Theron bức bách Matthew -- nổ súng a mau nổ súng

Matthew nhìn nội tiết tố cấp tốc lên cao cảm xúc dị thường kích động lão bà, sạch sẽ lưu loát buông xuống thương nói -- ta còn là không hạ thủ được.

Brian trong đầu đột nhiên nhảy ra một ý niệm, không biết trong hiện thực Matthew cùng Charlize - Theron cãi nhau mà nói, hay không sẽ cũng biến thành như vậy?

Vì thế, tại một hồi kịch liệt vận động trung, hai người bắt tay thân thiện, liên thủ đối phó phần mình sau lưng tổ chức.

Cuối cùng đại chiến đặt ở gia cư quảng trường trong, cũng là vi phim sau lưng yêu cùng gia đình làm một tổng kết thức kết thúc.

Làm một hướng đến lấy đặc lập độc hành trứ danh bình luận điện ảnh nhân, Rex Reed nhìn thấy phim từ bắn nhau cắt đến nam nữ nhân vật chính tâm lý thăm hỏi thượng khi, ý thức được điện ảnh sắp kết cục, nhanh chóng thừa dịp ấn tượng rõ ràng, ở trên sổ tay viết một đoạn.

“Đây là một bộ gần như hoàn mỹ bỏng điện ảnh, cái gì nghệ thuật linh tinh liền không nói chuyện, soái ca tịnh muội, kích tình cùng động tác, tình yêu cùng chém giết, bạo phá cùng đạn, sở hữu này mấy đầy đủ kích phát nhân tuyến thượng thận kích thích tố phấn khởi nguyên tố, ở trong này cơ hồ đều có. Như vậy, còn có cái gì lý do cảm giác như vậy phim khó coi đâu? Diễn viên là Hollywood đương hồng ngôi sao, đạo diễn chính là là ngoạn chuyển The Bourne Identity như vậy khốc phiến đạo diễn. Huống chi, còn có Matthew - Horner cùng Charlize - Theron trong phim cùng phiến ngoại tương luyến, không một không hấp dẫn người nhãn cầu.”

Cuối cùng, hắn lại viết xuống một câu,“Như vậy đại tạp tư, đại chế tác, cố sự ngược lại là vì đơn giản mà càng hiển được hảo xem .”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 354: Siêu Cấp Cự Pháo

Một ngày này buổi tối, đại quy mô phát hành tân phim không chỉ là [ Smith vợ chồng ], Luc Besson giám chế [ lang khuyển Danny ] cũng phát hành , còn có cuối tuần trước khai họa [ Kingdom of Heaven ], lại vẫn bảo trì phía trước phát hành quy mô, đây cũng là Bắc Mĩ điện ảnh thị trường trước mắt chiếu phim quy mô lớn nhất ba bộ phim.

Bởi có hai bộ tân phim đồng thời đại quy mô khai họa,Cinema Score cụm rạp thị trường điều tra chuyên viên sớm liền rải rác tại toàn mĩ các đại rạp chiếu phim bên trong, để đúng lúc lấy đến cụm rạp người xem trực tiếp số liệu, từ giữa tiến hành phân tích, đánh giá phim hậu tục box office xu thế thậm chí Bắc Mĩ tổng box office.

Howard - Miller chính là trong đó một thành viên, vội vã ăn xong cơm tối, hắn liền đến tây Hollywood địa khu quy mô lớn nhất, danh khí tối vang dội một nhà thương nghiệp mắt xích rạp chiếu phim trong.

Thừa dịp phim còn tại chiếu phim, Howard - Miller tìm đến rạp chiếu phim vận chuyển buôn bán bộ quản lý, bởi hắn thường niên tại tây Hollywood ẩn hiện, mấy nhà quy mô hơi lớn rạp chiếu phim nhân vật trọng yếu, cơ bản đều hỗn chín.

Howard - Miller ngồi ở vận chuyển buôn bán bộ trong văn phòng, hỏi,“Cole, chiếu phim quy mô lớn nhất ba bộ phim tình huống thế nào?”

Gọi là Cole vận chuyển buôn bán bộ quản lý là hói đầu trung niên nam nhân, hắn tiếp nhận Howard - Miller đưa qua yên, hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, nhìn thấy không ai chú ý bên này, châm sau hấp một ngụm, lộ ra đầy mặt hưởng thụ biểu tình.

Howard - Miller cũng cho mình điểm một căn, đồng thời đi đến điều hòa bên cạnh, cắt thành hoán khí hình thức.

Cole hung hăng hấp một ngụm, phun ra miệng đầy sương khói, nói,“[ Kingdom of Heaven ] tuần trước mở màn liền không lý tưởng, tuần này tỷ lệ chỗ ngồi cũng rất kém cỏi, hôm nay một ngày box office, còn không bằng [ Smith vợ chồng ] buổi tối trước tiên trường đắt khách, đương nhiên,[ Smith vợ chồng ] có một đặt bao hết, tỷ lệ chỗ ngồi phi thường kinh người.”

“Có đặt bao hết?” Howard - Miller nhìn về phía Cole,“Cái gì đặt bao hết?”

“Không phải ngươi tưởng như vậy.” Cole vừa thấy liền minh bạch Howard - Miller hiểu sai , nói,“Là tây Hollywood Matthew - Horner một fan tổ chức đặt bao hết,200 nhân thính đại khái đến một trăm lẻ năm sáu mươi người đi.”

Howard - Miller gật gật đầu, vội vàng móc ra bản tử nhớ kỹ, nói,“Liền một đặt bao hết sao?”

“Ngươi là nói đơn độc ta này gia rạp chiếu phim, vẫn là toàn bộ AMG?” Cole hỏi.

“Đều nói nói nha.” Howard - Miller đối với hắn cười cười.

“Ta bên này liền một đặt bao hết.” Cole nghĩ nghĩ, nói,“Bất quá ngày hôm qua ta cùng tổng công ty bên kia thông điện thoại, nghe người ta nói đến qua, nghe nói New York, Seattle, Phượng Hoàng thành, Houston cùng Chicago đẳng rất nhiều đại trung hình thành thị AMG rạp chiếu phim bên trong, đều có Matthew - Horner fan tổ chức đặt bao hết quan khán [ Smith vợ chồng ] trước tiên trường.”

Howard - Miller lập tức ý thức được, Matthew - Horner phấn ti bắt đầu hình thành quy mô cùng tổ chức, nếu Cole nói là thật nói, này mấy có tổ chức fan, vô cùng có khả năng khiến [ Smith vợ chồng ] box office sinh ra so mong muốn càng tốt biểu hiện.

[ Smith vợ chồng ] dự thụ thành tích tương đương không sai, nguyên bản công ty đối tuần đầu box office dự trắc là 5000 vạn dollar đến 5500 vạn dollar, hiện tại xem ra vẫn là xem nhẹ Matthew - Horner cá nhân kêu gọi lực a.

Nghĩ đến đây, hắn lấy vui đùa giọng điệu nói,“Cole, ngươi căn cứ qua lại kinh nghiệm, dự tính [ Smith vợ chồng ] cuối tuần đầu box office có bao nhiêu?”

Cole không đáp lại, ngược lại hỏi,“Các ngươi công ty dự trắc đâu?”

“5000 vạn dollar đến 5500 vạn dollar.” Howard - Miller nói.

Cole khoát tay,“Rất thấp ! quá bảo thủ !” Hắn chỉ chỉ gian phòng bên trong nhất trương [ Smith vợ chồng ] áp phích, nói,“Ta này gia rạp chiếu phim, này bộ phim đêm nay tỷ lệ chỗ ngồi cùng bán đi box office là [ Kingdom of Heaven ] gia [ lang khuyển Danny ] tổng hòa gấp ba còn muốn nhiều. Ngươi lại xem xem đề tài độ, Matthew - Horner cùng Charlize - Theron bị rộng khắp thảo luận, mặt khác hai bộ phim có như vậy hiệu quả? Hơn nữa tổng công ty hôm nay buổi chiều liền cho chúng ta hạ thông tri, từ ngày mai bắt đầu, [ Kingdom of Heaven ] tỷ suất chiếu phim hạ xuống mười lăm cái điểm, này mấy tất cả đều sẽ thêm tại [ Smith vợ chồng ] trên người.”

Howard - Miller nhẹ nhàng gật đầu.

Cole tiếp tục nói,“Chỉ cần [ Smith vợ chồng ] trước tiên trường box office cũng không tệ lắm, ta dám nói, ngày mai nó tại Bắc Mĩ các cụm rạp lớn trong tỷ suất chiếu phim, e có thể đạt tới bốn thành !”

“Nói như thế, Howard.” Hắn tại đây nghề công tác vượt qua hai mươi năm, có thể nói kinh nghiệm phong phú,“Có Matthew Horner cùng Charlize - Theron đề tài độ tại, lại thêm fan hiệu ứng gia thành,[ Smith vợ chồng ] cuối tuần đầu box office, ta cá nhân cho rằng, hẳn là so các ngươi mong muốn lại hướng lên trên phiên 20% hoặc là 30%.”

Cole cường điệu nhắc nhở nói,“Đừng quên, Matthew - Horner qua lại ba bộ phim tất cả đều box office đại bán, thị trường kêu gọi lực kinh người ! hắn thương nghiệp giá trị, tuyệt không là kia vài dựa vào xoát phim văn nghệ cùng giải thưởng ngôi sao có thể so .”

Kinh hắn như vậy vừa nói, Howard - Miller bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện,“Ta phía trước xem qua một lần bình luận, một ít chuyên môn nghiên cứu điện ảnh thị trường cơ cấu, cho rằng Matthew - Horner sở biểu hiện ra thị trường kêu gọi lực, thậm chí là rất nhiều ngôi sao tuyến đầu đều so ra kém .”

Cole hừ lạnh hai tiếng,“Không thiếu ngôi sao tuyến đầu đều là xoát cách điệu, xoát giải thưởng, xoát thời trang xoát đi ra , như vậy ngôi sao có thể có bao nhiêu box office kêu gọi lực? Ta dám nói, chỉ cần [ Smith vợ chồng ] box office đại bán, Matthew - Horner thỏa thỏa ngôi sao tuyến đầu.”

“Ân.” Howard - Miller có chút tán thành hắn thuyết pháp, bất quá vẫn là bỏ thêm một câu,“Đáng tiếc hắn không có bất cứ lấy được ra tay biểu diễn giải thưởng.”

Cole là đưa vào kinh doanh nghiệp cụm rạp , đối với này cực kỳ khinh thường,“Biểu diễn giải thưởng? Ngươi hỏi một chút Hollywood các đại trung hình nhà sản xuất để ý sao? Quyết định Matthew - Horner trong giới địa vị đệ nhất yếu tố là thù lao, thù lao là chủ yếu là căn cứ qua lại ba bộ phim box office thành tích đến......”

Howard - Miller ngắt lời hắn,“Cole, ngươi đây là duy box office luận !”

“Duy box office luận không phải ta !” Cole dụi tắt trong tay đầu mẩu thuốc lá,“Duy box office luận là Hollywood các nhà sản xuất !”

Nghe đến mặt sau những lời này, Howard - Miller trong lúc nhất thời thế nhưng tìm không thấy phản đối mà nói.

Cole nhìn nhìn tàn thuốc, xác nhận tàn thuốc hoàn toàn lụi tắt, ném vào bên cạnh thùng rác bên trong, nói,“Đẳng này bộ [ Smith vợ chồng ] thành công , Matthew - Horner thu đến kịch tổ mời, khẳng định là năm nay Oscar ảnh đế Jamie Foxx hảo vài lần !”

Howard - Miller trên cổ tay đồng hồ điện tử Tích Tích kêu hai tiếng, hắn cúi đầu mắt nhìn, nói,“[ lang khuyển Danny ] sắp tan cuộc , ta đi ra ngoài.”

Cole khoát tay, nói,“Xong việc lại đến, ta mời ngươi uống cà phê.”

Đi đến ảnh thính xuất khẩu vị trí, Howard - Miller đợi vài phút, có tan cuộc fan điện ảnh lục tục đi ra, hắn nhanh chóng nghênh lên đi ở mặt trước nhất một, đưa lên một phần tiểu lễ vật, bắt đầu hiện trường điều tra thu thập công tác.

Khi hắn hỏi cùng sở xem phim khi, vị này fan điện ảnh đầy mặt tức giận,“Này bộ [ lang khuyển Danny ] là bộ phim dở, ta vốn là hướng về phía Luc Besson cùng Morgan - Freeman tên tuổi tới được, kết quả nhìn thấy lại là một đống rách nát, sớm biết như vậy, còn không bằng nhìn Matthew - Horner diễn viên chính [ Smith vợ chồng ], tối thiểu nhân vật chính vẫn là đại soái ca !”

Này fan điện ảnh rời đi sau, Howard - Miller lại ngăn cản thứ hai, thứ hai fan điện ảnh đầy mặt mờ mịt,“Ta nhìn thấy nửa giờ thời điểm, thật sự cảm giác nhàm chán, liền ngủ, mặt sau diễn là cái gì, ta cũng không biết, ta không nhìn, cho nên không đánh giá .”

Howard - Miller ngẩn người, tâm nói này bộ phim muốn có nhiều nhàm chán, mới có thể khiến nhân ngủ?

Mặt sau hắn hỏi cùng mấy người đánh giá cũng bình thường, tốt nhất một đánh giá, cũng chỉ là nói “Còn chắp vá có thể xem đi”.

Bên này tan cuộc nhân còn chưa đi hoàn, Howard - Miller liền ném mặc kệ, nhanh chóng đi mặt khác hai ảnh thính tương liên xuất khẩu bên kia, bởi vì [ Smith vợ chồng ] liền muốn tan cuộc .

Liền tầm quan trọng cùng Cinema Score bán ra tin tức giá trị mà nói,[ lang khuyển Danny ] như thế nào có thể so sánh được với [ Smith vợ chồng ]?

Luc Besson rất có danh, nhưng tại Bắc Mĩ này trên thị trường, hắn kêu gọi lực cùng Matthew - Horner hoàn toàn không phải một cấp bậc, về phần Jett - lý, có ai sẽ cho rằng hắn tại Bắc Mĩ danh khí cùng thị trường kêu gọi lực có thể so sánh được với Oscar ảnh hậu?

Howard - Miller thu thập dưới ba lô, đem một xấp bảng câu hỏi cùng làm lễ vật bút lấy ở trong tay, cùng vừa điều tra [ lang khuyển Danny ] khi bất đồng,Cinema Score chuyên môn vi [ Smith vợ chồng ] chế tác bảng câu hỏi.

Bảng câu hỏi thượng chủ yếu có ba nội dung, một là dùng một câu đánh giá phim, hai là tại ABCDEF chấm điểm đẳng cấp trung lựa chọn chấm điểm, ba là bởi vì cái gì quan khán điện ảnh.

Hai ảnh thính xuất khẩu trước sau mở ra, trước tiên mở ra cái kia xuất khẩu, hàng loạt mặc thống nhất ấn có Matthew - Horner avatar văn hóa sam fan điện ảnh đi ra, Howard - Miller không có tiến lên ý tứ, không cần hỏi cũng biết này mấy đều là Matthew - Horner fan, làm cho bọn họ điền bảng câu hỏi, được đến đáp án có thể nghĩ.

Rất nhanh, một khác khẩu xuất khẩu cũng có fan điện ảnh đi ra, Howard - Miller lập tức nghênh đón.

Bởi thời gian hữu hạn, hắn chỉ tới kịp phát ra hơn mười phân bảng câu hỏi, thu về trở về sau, đi đến bên cạnh trên băng ghế, ngồi xuống đại khái lật lật.

“Đây là bộ rất thú vị điện ảnh !”

“Thật là thiên lôi câu động Địa Hỏa, hai ‘Trên thế giới tối khêu gợi nhân’ gặp nhau có thể nào không sát ra hỏa hoa đâu?”

“Ta thực thích xem Matthew cùng Theron đánh nhau dùng trọng hình vũ khí pháo oanh đối phương, này phải có bao nhiêu cường hãn thực lực nha......”

Không biết vì sao, Howard - Miller nhìn thấy pháo oanh, trong đầu liền khởi không tốt liên tưởng, mơ hồ nhớ rõ Scarlett - Johnson tại Island một lần thông cáo thượng nhận phỏng vấn khi, nói Matthew - Horner có một môn siêu cấp cự pháo.

Ý nghĩ này chợt lóe lướt qua, hắn một lần nữa chú ý bảng câu hỏi, hơn mười phân bảng câu hỏi trung, cho điểm tối cao là A+, thấp nhất là B-, chia đều một chút mà nói, đại khái là A-.

Nếu mặt khác rạp chiếu phim tình huống lời cùng loại, đối với một bộ thuần túy thương nghiệp phim giải trí đến nói, danh tiếng còn có thể.

Về phần cuối cùng một vấn đề, có mười phần bảng câu hỏi lựa chọn đều là Matthew - Horner cùng Charlize - Theron

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 355: Lưỡng Cực Phân Hoá

Đứng ở chủ phòng ngủ cự đại thủy tinh mạc tường phía trước, Matthew cầm di động, phóng nhãn nhìn ra xa xa xa, Beverly Hills cùng Thiên Sứ chi thành ánh đèn thôi xán, nơi này trên cao nhìn xuống, nửa Los Angeles cảnh đêm thu hết đáy mắt.

Phía sau truyền đến không thể tra tiếng bước chân, Charlize - Theron khoác đoản khoản áo ngủ, chậm rãi đi tới hắn bên cạnh.

Matthew quay đầu nhìn nàng một cái, hỏi,“Đánh thức ngươi ?”

Charlize - Theron không đáp lại, ngược lại cũng hỏi,“Đã trễ thế này còn không ngủ?”

“Ngủ không được.” Matthew ăn ngay nói thật,“Hiện tại lúc này, muốn ngủ quá khó .”

“Bởi vì box office sao?” Charlize - Theron trực tiếp hỏi.

Matthew gật đầu, xác nhận nói,“Bởi vì box office.” Hắn tiếp còn nói thêm,“Với ngươi không giống nhau, ta là một dựa vào thương nghiệp kêu gọi lực sống sót diễn viên, phim box office thất bại, ngươi còn có Oscar tốt nhất nữ chính làm gỡ vốn tiền vốn, ta liền muốn xong đời .”

“Ngươi nói rất khoa trương .” Charlize - Theron hừ một tiếng, nói,“Giống như này bộ phim box office không tốt ngươi thật liền sẽ xong đời như vậy !”

Nàng rất rõ ràng, Matthew diễn viên chính điện ảnh [ Vua Bọ Cạp ],[ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ],[ Dawn of the Dead ] cùng National Treasure tất cả đều box office đại bán, dù cho [ Smith vợ chồng ] box office thất bại, hắn cũng có thể trải qua được.

“Ngươi cũng ngủ không được?” Matthew nhìn Charlize - Theron hỏi.

“Đúng vậy.” Charlize - Theron thẳng thắn,“Ta cũng bởi vì box office ngủ không được.”

Nàng cười cười, nói,“Này bộ phim box office không tốt mà nói, ta thụ ảnh hưởng so ngươi lớn hơn, tương lai rất nhiều năm, ta đều không thể xuất hiện ở nhất tuyến chế tác trong.”

Matthew biết nàng nói là sự thật, Hollywood các doanh nghiệp cũng không phải từ thiện cơ cấu, dù cho Charlize - Theron có Oscar ảnh hậu cùng Dior đại ngôn hợp đồng trong người, một khi [ Smith vợ chồng ] thất bại, muốn lại đạt được nhất tuyến đại chế tác mời, còn không biết phải đợi vài năm.

Có lẽ nàng già vị sẽ không nhận đến quá lớn ảnh hưởng, nhưng Hollywood chế tác thương nhóm, sẽ tự động đem nàng xếp vào một hồng danh sách trong, sẽ không dễ dàng mời nàng biểu diễn nhất tuyến thương nghiệp đại tác nữ chính.

Matthew thò tay ôm lấy Charlize - Theron,“Ngươi cũng thấy được dự bán vé phòng con số, không có khả năng thất bại .”

Charlize - Theron chỉ chỉ trong tay hắn di động,“Còn không có tin tức sao?”

“Còn không có.” Matthew nâng tay nhìn thoáng qua,“Bella nhìn chằm chằm vào đâu, có mà nói sẽ cho ta phát tin tức.”

Hắn chỉ chỉ sô pha bên kia,“Chúng ta đi qua ngồi đẳng.”

Không thấy được trước tiên trường box office phía trước, Charlize - Theron cũng ngủ không được, cùng Matthew cùng nhau ngồi trên sô pha, kiên nhẫn đợi lên.

Lúc này không có việc gì để làm, Charlize - Theron hỏi,“Đính hôn nghi thức chuẩn bị thế nào ?”

“Dior cùng Mercedes Benz tài trợ phí dụng đã đến trướng .”

Đính hôn nghi thức sự tình, vẫn là Matthew bên này tại trù bị, hắn nói đơn giản nói,“Hai bên trọng yếu khách quý, Mercedes Benz sẽ chuyên môn triệu tập một chỉ đoàn xe đi tiếp, mỗi vị khách tại đính hôn nghi thức sau, đều sẽ đạt được một phần chúng ta thân tặng tiểu lễ vật, Dior phương diện đã chuẩn bị tốt ‘Chân ngã’ nước hoa lễ bao.”

Charlize - Theron có chút bất đắc dĩ che trán,“Mau biến thành quảng cáo hoạt động.” Nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ,“Này vốn chính là một hồi tú.”

Matthew ngược lại là rất nhìn thoáng,“Đính hôn nghi thức phí dụng Dior cùng Mercedes Benz gánh vác hai phần ba, đương nhiên muốn thích hợp triển lãm một chút bọn họ sản phẩm.”

Mặt khác một phần ba phí dụng do [ Smith vợ chồng ] kịch tổ gánh vác.

Charlize - Theron nghĩ nghĩ, hỏi,“Ngươi tưởng hảo chúng ta chia tay phương thức sao?”

“Ân...... Không có.” Matthew đột nhiên bán chăm chú nửa nói đùa nói,“Muốn hay không như vậy, không bằng chúng ta đừng chia tay , dứt khoát cùng một chỗ hảo.”

“Ta không nghĩ tới muốn kết hôn.” Charlize - Theron theo bản năng liền nói ra những lời này, tiếp lại giành ở Matthew phía trước, nói,“Chúng ta nguyên bản là hảo bằng hữu, ta đối với ngươi ít nhiều có chút lý giải.”

Matthew không rõ Charlize - Theron ý tứ, chỉ là nhìn nàng.

Charlize - Theron trên mặt không có bất cứ tươi cười, tựa hồ phi thường nghiêm túc,“Matthew, ngươi sẽ bởi vì một nữ nhân, mà buông tay càng nhiều nữ nhân sao?”

Matthew biết chính mình sơ tâm, thủy chung cũng không có quên qua, đặc biệt là cùng Britney chia tay cùng kiến thức qua trong giới càng nhiều chia tay sau, lại càng sẽ không buông tay sơ tâm.

Với hắn mà nói, Charlize - Theron cùng Scarlett - Johnson, Rachel - McAdams cùng Jessica - Alba chi lưu hoàn toàn bất đồng.

Matthew không tưởng lừa nàng, chần chờ một phen sau, thở dài một tiếng, nói,“Sẽ không.”

Charlize - Theron xòe tay,“Cùng này tương lai trở mặt thành thù, còn không bằng dựa theo kế hoạch đi, chúng ta vẫn là hảo bằng hữu.”

Matthew lại theo sát hỏi,“Có đặc thù quan hệ hảo bằng hữu?”

Charlize - Theron thưởng cho hắn một đôi bạch nhãn cầu, lại không có lại nói cái gì, qua một hồi lâu, mới nói,“Thẳng thắn giảng, ta đối kia phương diện sự không nhiều lắm hứng thú, thẳng đến gặp ngươi......”

Đích -- đích --

Di động tin nhắn nhắc nhở tiếng vang lên, Charlize - Theron lập tức chuyển dời đến càng thêm quan tâm sự tình bên trên, nhắc nhở Matthew,“Mau nhìn xem.”

Matthew lại không nhìn di động, trực tiếp ném cho Charlize - Theron, Charlize - Theron tiếp nhận di động, mở ra tin nhắn nhìn thoáng qua, rõ ràng thở ra nhẹ nhõm một hơi.

“Có bao nhiêu?” Matthew trên thực tế cũng rất quan tâm, thậm chí đem Charlize - Theron vừa rồi lời chưa nói xong đều quên đi,“Qua 500 vạn dollar sao?”

Charlize - Theron nở nụ cười, tươi cười đặc biệt xán lạn,“Đâu chỉ 500 vạn dollar !” Nàng không lại thừa nước đục thả câu, nói thẳng,“Trước tiên trường 880 vạn dollar !”

“Oa nga......” Matthew cố ý phát ra một tiếng quái gọi,“Cái này thích a !”

Charlize - Theron hoàn cho Matthew di động,“So mong muốn nhiều tiếp cận 400 vạn dollar a.”

“Này thuyết minh chúng ta hai người hâm nóng phát huy cự đại tác dụng !” Matthew lập tức có phán đoán,“Chúng ta công tác không có uổng phí.”

Hắn còn tưởng đến mặt khác một điểm, cũng sẽ không đối Charlize - Theron đề, từ thuê Bella - Anderson sau, tại Helen - Hermann hiệp trợ dưới, Bella - Anderson cùng Bắc Mĩ rất nhiều thành thị cùng hắn có liên quan fan tổ chức thủ lãnh nhân vật thành lập liên hệ, thông qua Thiên Sứ trù tính công ty hiệp trợ, dần dần đem này mấy tự phát fan tổ chức lên.

Căn cứ Bella - Anderson cung cấp số liệu, chỉ riêng đại Los Angeles địa khu,[ Smith vợ chồng ] trước tiên trường chiếu phim trung, hắn fan tổ chức đặt bao hết liền tiếp cận hai mươi trường.

Tuy rằng hắn tự ra tiền túi ấn chế thống nhất văn hóa sam, tại toàn mĩ tiêu phí gia tăng cao tới vài chục vạn dollar, nhưng có thể thành lập lên ổn định phấn ti hiệp hội linh tinh tổ chức mà nói, này mấy đều là đáng giá .

Này viễn siêu mong muốn trước tiên trường box office con số, phấn ti đặt bao hết hẳn là cống hiến không nhỏ lực lượng.

Hơn nữa phương diện này tiêu phí, đợi đến fan tổ chức ổn định xuống dưới sau, bọn họ khẳng định sẽ tự ra tiền túi.

Trên cơ bản từng cái đại bài ngôi sao sau lưng, đều có chuyên môn nhân hoặc là đoàn đội xử lý vận tác phấn ti nghiệp vụ, khả năng bây giờ còn không phải đặc biệt phổ biến, nhưng Matthew biết đối với ngôi sao đến nói, fan ruột lực lượng là cự đại .

Này mấy đề cập đến chính mình đặt chân gốc rễ sự tình, cho dù là Charlize - Theron loại này hắn rất thưởng thức cùng thích nữ nhân, Matthew cũng sẽ không nhắc tới.

“Ngươi cảm giác cuối tuần đầu box office có bao nhiêu?” Charlize - Theron lúc này hỏi.

Matthew đứng lên, đi đến bên người nàng, nói,“Mặc kệ nó ! khẳng định muốn so mong muốn 5000 vạn dollar cao !”

Khi nói chuyện, hắn ánh mắt tại Charlize - Theron trên người qua lại tuần tra, tựa hồ tại đánh giá chính mình con mồi như vậy.

Charlize - Theron cảnh giác nói,“Ngươi muốn làm cái gì?”

Matthew khom lưng liền đem nàng ôm lên,“Sally, ngươi không cảm thấy chúng ta hẳn là chúc mừng một chút sao?”

Này tối đen ban đêm, ngủ muộn nhân không chỉ là Matthew cùng Charlize - Theron, Burbank một đống khu nhà nhỏ bên trong, Bella - Anderson ngồi ở trước máy tính, còn tại thức đêm công tác.

Nàng vừa cấp Matthew phát qua tin nhắn, lúc này nhìn email mặt trên box office con số, có điểm không thể tin được đây là thật.

Buổi tối lần đầu, Bella - Anderson cũng nhìn, liền [ Smith vợ chồng ] trình độ loại này phim, cũng có thể lấy đến như vậy xuất sắc box office thành tích?

Nàng thật hoài nghi chính mình thưởng thức trình độ xảy ra vấn đề.

Nhưng Universal ảnh nghiệp, Summit Entertainment cùng Helen - Hermann phát đến bưu kiện biểu hiện trước tiên trường box office số liệu hoàn toàn nhất trí, không có khả năng xuất hiện lầm vấn đề.

Nghĩ đến tiếp được này phân công tác sau tham dự vận tác, vây quanh Matthew cùng Charlize - Theron phát sinh hết thảy, Bella - Anderson lại bình thường trở lại,[ Smith vợ chồng ] có đủ như thế đề tài độ, Matthew cùng Charlize - Theron tình lữ hợp tác từ màn ảnh kéo dài đến hiện thực, truyền thông cùng Phổ La đại chúng đều tại thảo luận bọn họ......

Như vậy box office con số rất bình thường, không phải sao?

Bella - Anderson không lại suy nghĩ, mở ra trang web bắt đầu thu thập mạng internet bên trên đánh giá cùng danh tiếng, sau đó quy nạp sửa sang lại một phen, lại phát cho chính mình cố chủ.

Đầu tiên là lạn cà chua phương diện, trang web đã thu thập đến 12 thiên chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân bình luận điện ảnh,7 hảo bình cùng 5 kém bình, phim nhân danh tiếng trước mắt đến xem thực bình thường.

“[ Smith vợ chồng ] là một bộ phi thường ngu xuẩn mà không thú vị hài kịch lãng mạn động tác điện ảnh.”

Đây là mới nhất một thiên kém bình, mặt sau là một thiên khen ngợi.

“[ Smith vợ chồng ] là một bộ thoạt nhìn có như vậy một ít có hoa không quả tác phẩm, nhưng không thể phủ nhận mặc kệ là Matthew - Horner cùng Charlize - Theron này đối tuấn nam mỹ nhân tổ hợp sở mang đến lãng mạn cách điệu, vẫn là kia phấn khích mà lại làm người ta vì này ôm bụng cười kịch tình, đều sử điện ảnh cho dù là làm một bộ bỏng phiến đến xem cũng là bội cảm thơm ngọt , ở đây trung nếu ngươi có thể càng thêm xâm nhập nhìn này bộ tác phẩm, như vậy đồng dạng ngươi thực ra cũng sẽ phát hiện điện ảnh ly kỳ cố sự dưới sở bao hàm chân thành tha thiết, kia liên quan đến hôn nhân gia đình tự hỏi, yêu cùng chân thành vĩnh viễn đều sẽ là chữa khỏi hết thảy điểm cũng là động nhân .”

Bella - Anderson lật xem qua bình luận điện ảnh sau, thêm chính mình xem ảnh cảm thụ, cảm giác này bộ phim danh tiếng khẳng định sẽ hai cực phân hoá.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 356: Nghiền Ép Đối Thủ

Ngày hôm sau, theo các đại báo chí bán ra, Rotten Tomatoes trang web thu thập đến chuyên nghiệp bình luận điện ảnh số lượng bạo tăng,[ Smith vợ chồng ] chỉ số RT tiếp tục trượt, rất nhanh liền đến 56%, dấu hiệu vi nát rữa.

Một khác gia do fan điện ảnh chấm điểm trang web IMDB mặt trên,[ Smith vợ chồng ] lại tại gần vạn danh người sử dụng cho điểm trung, chia đều chiếm được 7.6 phân.

Đương nhiên, tất cả mọi người biết, này mấy chấm điểm cơ bản đến từ trước tiên trường người xem, trong đó Matthew cùng Charlize - Theron phấn ti chiếm cứ khá nhiều số lượng.

Tình huống cùng National Treasure phát hành khi cùng loại, bình luận điện ảnh nhân cho điểm cùng fan điện ảnh cho điểm hoàn toàn bất đồng.

Phần đông bình luận điện ảnh nhân chuyên mục trong, cho dù là khen ngợi, cũng ít có đánh giá rất cao bình luận, đại bộ phận đều là làm thấp đi chi từ.

“Phim chính là tại lung tung ép buộc, lợi dụng Matthew - Horner cùng Charlize - Theron ngôi sao hiệu ứng làm bán điểm, tạo ra một đôi ngu xuẩn, bành trướng hòa hảo đấu vợ chồng.”

“Này phim tràn ngập đáng sợ cùng điên cuồng, trừ này hai từ ngữ, tìm không thấy mặt khác thích hợp hình dung.”

So với này mấy,[ Smith vợ chồng ] tại fan điện ảnh trong miệng đánh giá tốt hơn nhiều.

“Matthew cùng Theron rất nghịch ngợm , bọn họ cãi nhau khai hỏa khi dứt khoát chính là ta ba mẹ cãi nhau ném khay thời điểm phiên bản a !”

“Từ đầu tới đuôi đều thích, Matthew cùng Theron nhiều xứng hai người a.”

“Matthew cùng Theron hai bóng người trong phim hoàn mỹ, hiện thực trong càng hoàn mỹ !”

“Phổ thông phim hành động, toàn dựa vào Matthew cùng Theron phản ứng hoá học chống, hai người kia mị lực thật sự quá cường .”

“Thoải mái thú vị, đem một ít phu thê gian vấn đề mâu thuẫn giấu ở thú vị bề ngoài dưới hiện ra, rất có tân ý .”

“Đây là bộ vô cùng tốt phim giải trí, có động tác, có hài hước thanh thoát, có soái ca mĩ nữ, không hề lạc khuôn sáo cũ tình yêu tuyến...... Còn có, hai vị đại minh tinh thật hảo gợi cảm a !”

Beverly sơn trang khách sạn một gian xa hoa phòng bên trong, Pháp quốc đạo diễn Louis - Leterrier ngồi trên sô pha, lật xem mới nhất thống kê số liệu.

Đại khái sau khi xem xong, Louis - Leterrier đối bên kia mập mạp Luc Besson nói,“[ Smith vợ chồng ] chuyên nghiệp danh tiếng so với chúng ta [ lang khuyển Danny ] kém xa, Rotten Tomatoes trang web mặt trên, chúng ta dấu hiệu là mới mẻ, chỉ số tiếp cận 70%.”

Hắn tâm tồn ảo tưởng,“Chúng ta có hay không khả năng cái sau vượt cái trước?”

Luc Besson cứ việc là người Pháp, lại là thuần túy thương nghiệp đạo diễn, hơn nữa từ mười mấy năm trước liền tiến quân Bắc Mĩ điện ảnh thị trường, càng thêm lý giải tình huống.

Hắn lắc lắc đầu,“[ lang khuyển Danny ] đêm khuya trường box office chỉ có hơn 150 vạn dollar, ngươi cảm giác chúng ta có thể vượt qua sao?”

Louis - Leterrier còn tưởng nói cái gì, lại bị Luc Besson nâng tay ngăn lại,“Có đôi khi phim nội dung thực tế hảo xấu, cũng không thể quyết định một bộ phim box office.”

Luc Besson đứng lên đi một vòng, nói,“Bắc Mĩ điện ảnh thị trường bài ngoại tính phi thường cường, chúng ta chung quy là ngoại lai giả, Jett - lý liền tính lại có thể đánh, kêu gọi lực cũng so ra kém Matthew - Horner.”

Louis - Leterrier nhẹ nhàng gật gật đầu, đừng nói Jett - lý , liền tính cùng hắn hợp tác qua Jason - Statham cũng vô pháp cùng Matthew - Horner so sánh.

Tuy rằng là Pháp quốc đạo diễn, nhưng Luc Besson có Pháp quốc đạo diễn ít có thương nghiệp đầu não,“[ lang khuyển Danny ] cuối tuần đầu box office có thể có [ Smith vợ chồng ] một phần ba ta liền thỏa mãn .”

Này bộ phim muốn hồi bản thậm chí thực hiện lợi nhuận, còn muốn xem Bắc Mĩ bên ngoài thị trường, chính hắn rõ ràng thật sự, đến nay mới thôi hắn trực tiếp tham dự phim, còn không có một bộ Bắc Mĩ box office có thể đột phá một ức dollar.

Dù cho [ lang khuyển Danny ] chuyên nghiệp danh tiếng muốn xuất sắc nhiều, lại cũng căn bản không thể cùng [ Smith vợ chồng ] chống lại.

Sự thật liền cùng Luc Besson suy xét như vậy, thứ sáu một ngày thời gian bên trong,[ Smith vợ chồng ] vô luận là tỷ suất chiếu phim, vẫn là tỷ lệ chỗ ngồi, đều thoải mái áp đảo cùng thời kì đại quy mô chiếu phim [ lang khuyển Danny ] cùng [ Kingdom of Heaven ], đồng cuối tuần phát hành [ lang khuyển Danny ] nhận đến trùng kích cực kỳ rõ ràng.

Hơn nữa Luc Besson một phần ba phỏng chừng, rõ ràng xem trọng chính mình cùng [ lang khuyển Danny ] đề tài độ cùng kêu gọi lực.

Tại thứ sáu Google tìm tòi bảng thượng, điện ảnh chủng loại trong,[ Smith vợ chồng ] lấy 14 vạn 3000 hơn tìm tòi xếp hạng tại đệ nhất vị,[ lang khuyển Danny ] ngay cả nó số lẻ đều không đủ.

Đẳng tiến vào thứ bảy, mới nhất box office thống kê ra lô sau, tình huống càng là vừa xem hiểu ngay.

Phát hành một ngày,[ lang khuyển Danny ] chỉ thu hoạch 273 vạn dollar, liên phát hành một tuần [ Kingdom of Heaven ] cũng không bằng, người sau đan ngày lấy xuống 287 vạn dollar......

Ngày đó box office quán quân tự nhiên về [ Smith vợ chồng ] sở hữu, này bộ lãng mạn động tác hài kịch điện ảnh, lấy lửa nóng đề tài độ cùng được truy phủng ngôi sao tổ hợp, từ Bắc Mĩ 3600 nhiều gia rạp chiếu phim trong, thoải mái cuốn đi 2860 vạn dollar.

Rất nhiều trang web cùng truyền thông liền này một box office phân phân phát biểu bình luận.

[ Los Angeles thời báo ] tại giải trí bản đầu bản soạn văn, cho rằng: Matthew - Horner cùng Charlize - Theron hệ nội hí ngoại phản ứng hoá học, là này bộ động tác phim có thể thành công mấu chốt nhân tố.

[ Entertainment Weekly ] internet bản xưng:[ Smith vợ chồng ] thành công, lại một lần nữa chứng minh Matthew - Horner box office kêu gọi lực cùng đối thương nghiệp điện ảnh giá trị, vị này Hollywood nhanh chóng quật khởi trẻ tuổi ngôi sao, đáng giá bất cứ kịch tổ vì hắn trả giá 1000 vạn dollar trên đây thù lao.

Yahoo giải trí cũng phản ứng nhanh chóng: Tự [ Vua Bọ Cạp ] bắt đầu, Matthew - Horner diễn viên chính sở hữu phim toàn bộ đạt được box office thành công, hắn dùng sự thật chứng minh cứng rắn phái động tác ngôi sao còn không có hết thời !

[ New York thời báo ] chuyên môn phát biểu bình luận văn chương:[ Smith vợ chồng ] ngày đầu box office đại bán, cùng này nói là phim thành công, không bằng nói là Matthew - Horner cùng Charlize - Theron thành công, này đối Hollywood tối khốc nam nữ ngôi sao, cứu vãn một bộ bình thường động tác điện ảnh.

TMZ trang web càng là tuôn ra mãnh liêu: Căn cứ tin cậy nhân sĩ tin tức, Universal ảnh nghiệp nhằm vào rạp chiếu phim người xem sở làm điều tra trung, vượt qua 70% ngày đầu người xem đều là thụ Matthew - Horner cùng Charlize - Theron hấp dẫn tiến vào rạp chiếu phim, thay lời khác đến nói, tại 2860 vạn dollar ngày đầu box office trong, Matthew - Horner cùng Charlize - Theron tồn tại, trực tiếp kéo động phim 70% box office.

Như vậy đơn thuần tính toán đương nhiên là không đáng tin , bất quá cũng có thể từ trên trình độ nhất định phản ứng Matthew cùng Charlize - Theron đối với [ Smith vợ chồng ] tuyên phát tầm quan trọng.

Thứ bảy sớm, Matthew cùng Charlize - Theron cùng nhau đi tới Burbank lệ thuộc vào ABC đài truyền hình studio bên trong, tham gia ABC đài truyền hình vương bài tiết mục Good Morning America, bởi người chủ trì cùng tiết mục trực tiếp thính ở New York thời đại quảng trường, lần này sử dụng là TV liên tuyến phỏng vấn.

Good Morning America dự báo thời tiết tiết mục sau khi kết thúc, phỏng vấn chính thức bắt đầu.

“Sớm, Matthew !”

Đèn đuốc sáng trưng studio bên trong, đối diện trên màn hình lớn, người chủ trì David - Gibson cười cùng hai người chào hỏi,“Sớm, Charlize.”

Matthew cùng Charlize đối với máy quay phim màn ảnh phất phất tay,“Sớm an, David.”

Người chủ trì David - Gibson nhanh chóng tiến vào chính đề,“Chúc mừng hai vị, các ngươi diễn viên chính [ Smith vợ chồng ] ngày hôm qua lấy đến phi thường xuất sắc box office con số.”

Charlize - Theron cùng Matthew phần mình ngồi ở trên một cái ghế, nàng tại máy quay màn ảnh chụp không đến địa phương làm thủ thế, Matthew lập tức nói,“Cám ơn.”

David - Gibson hỏi,“Phim trung, ngươi cùng Charlize nhân vật bởi vì cảm tình vấn đề ra tay tàn nhẫn, các ngươi sinh hoạt trung xuất hiện qua mâu thuẫn sao?”

Matthew không có mở miệng, Charlize - Theron hợp thời nói,“Mâu thuẫn đương nhiên sẽ có, bất quá đều là một ít vấn đề nhỏ, thường thường tranh chấp vài câu liền kết thúc.”

“Các ngươi hay không sẽ lấy thương đối bắn?” David - Gibson cố ý hỏi,“Dùng súng săn đối oanh?”

Lần này trả lời nhân biến thành Matthew, hắn nói,“Đương nhiên sẽ !”

David - Gibson lập tức lộ ra khoa trương biểu tình.

Matthew còn nói thêm,“Chúng ta ngày hôm qua vừa tại tân gia làm một trận......”

Nghe được Matthew lời này, Charlize - Theron có loại tưởng đem hắn tha lại đây đánh một trận xúc động, hai người ngày hôm qua xác thật làm một trận, nhưng nàng không có thương, thương tại Matthew trên người.

“Chúng ta tân trong nhà nơi nơi đều là vết đạn.” Matthew đã thay vui đùa khẩu khí,“Hôm nay tiết mục bắt đầu phía trước, tiết mục tổ vừa đem ta cùng Charlize từ trong cảnh cục nộp tiền bảo lãnh đi ra, phỏng vấn kết thúc muốn trở về tiếp tục ngồi đại lao.”

David - Gibson hợp thời hỏi,“Các ngươi đính hôn nghi thức còn sẽ đúng hạn cử hành sao?”

Matthew lập tức trả lời,“Đương nhiên đúng hạn cử hành.”

Charlize - Theron bổ sung nói,“Trên cơ bản sở hữu hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất .”

Matthew đuổi kịp một câu,“Liền tính là tận thế cũng không thể ngăn cản chúng ta đính hôn !”

“Thật hâm mộ các ngươi a !” David - Gibson dựa theo thiết lập chương trình, cố ý hỏi,“Có thể biết được các ngươi đính hôn thời gian cùng địa điểm sao, bởi vì ta cũng muốn đi tham gia.”

Charlize - Theron rất rõ ràng, nếu đính hôn là một hồi tú, truyền thông phóng viên làm sao có khả năng vắng mặt? Lập tức nói,“Thời gian là thứ tư tới, đính hôn nghi thức liền tại ta cùng Matthew tân gia cử hành.”

Lần này Matthew bổ sung nói,“David, của ngươi thiệp mời đã gửi qua bưu điện đi ra ngoài, phỏng chừng ngày mai ngươi liền có thể thu đến.”

“Đây là thật sao?” David - Gibson lộ ra kinh hỉ biểu tình,“Ta cũng có thể tham gia?”

Này đương bằng không không phải thật, Matthew cùng Charlize - Theron nói như vậy, chỉ là vì trên tuyên truyền cần.

Charlize - Theron cười nói,“Ngày mai thu đến thiệp mời ngươi liền biết có phải hay không thật .”

David - Gibson cũng cười lên,“Ta ở trong này trước tiên chúc mừng các ngươi.”

“Cám ơn !” Matthew lại nói lời cảm tạ.

David - Gibson lại đem đề tài quay lại đến điện ảnh bên trên,“Các ngươi tại [ Smith vợ chồng ] sau, còn sẽ hợp tác diễn viên chính mặt khác phim sao?”

Charlize - Theron lắc đầu,“Trong khoảng thời gian ngắn không có như vậy kế hoạch.”

Matthew cùng nói,“Nếu tương lai cơ hội thích hợp mà nói, chúng ta khẳng định sẽ lại hợp tác.”

Bởi Good Morning America có bao nhiêu tiểu chuyên mục, phỏng vấn thời gian hữu hạn, tiến hành mười phút sau, lần này phỏng vấn tuyên cáo viên mãn kết thúc.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 357: Nhẹ Nhàng Qua Năm Ngàn Vạn

Này phỏng vấn tiết mục truyền bá ra, lập tức sinh ra tương quan hiệu ứng.

Một phương diện nhận đến Matthew cùng Charlize - Theron sắp đính hôn tin tức kích thích, các tạp chí lớn lại đem hai người luyến tình kéo ra đến lại khai sao, thậm chí đem bọn họ qua lại sở hữu đáng giá đưa tin sự tình, đều tha đi ra lại một lần nữa lượng tại công chúng trước mặt.

Đặc biệt là Matthew trải qua, tuyệt đối được cho là chuyên tâm, chung quy hai mươi tuổi phía trước vô tri vô giác, siêu cấp tiểu tử nghèo một.

Cho nên, tiểu báo thượng nhiều rất nhiều cùng loại với “Tiểu tài xế Matthew - Horner trở thành nhân sinh người thắng, sắp cưới Oscar ảnh hậu”,“Đồng thoại chiếu vào hiện thực, tiểu tử nghèo đạt được công chúa ưu ái” đưa tin.

Này mấy cũng chính là hâm nóng mà thôi, tuy rằng Charlize - Theron nhập hành sớm hơn, cũng có Oscar tốt nhất nữ chính bàng thân, nhưng thật muốn luận cùng thực tế thân gia, Matthew hiện tại so nàng dày nhiều.

Báo chí cùng trên hệ thống mạng hâm nóng đưa tin, cũng có thể tiếp tục mở rộng [ Smith vợ chồng ] lực ảnh hưởng, có trợ giúp hấp dẫn càng nhiều người mua phiếu tiến vào rạp chiếu phim.

Một bộ điện ảnh bị vây ở chiếu phim kỳ, mặc kệ là ngay mặt vẫn là phản đối, chỉ cần có đề tài độ, có thể dẫn phát thảo luận, đều có thể nói là hảo sự.

Thậm chí đầy trời kém bình đều so không có bất cứ bình luận tốt hơn một trăm lần.

Nhân tâm lý thường thường là kỳ diệu tồn tại, đương tuyệt đại bộ phận nhân hoặc là truyền thông đều tại nghị luận một bộ phim như thế nào lạn khi, có vài nhân ngược lại sẽ mua phiếu tiến vào rạp chiếu phim, xem xem này bộ phim đến cùng lạn tới trình độ nào.

Có chút phim dở kịch tổ cùng phát hành công ty, còn sẽ làm cái gì không xem phim không tư cách bình luận tuyên truyền, đem một ít fan điện ảnh khanh tiến rạp chiếu phim bên trong.

Đương nhiên,[ Smith vợ chồng ] tuy rằng bình luận điện ảnh nhân danh tiếng không tốt, nhưng người xem danh tiếng coi như không sai,IMDB trước mắt 7.4 phân cho điểm, cũng là thương nghiệp giải trí điện ảnh trung đẳng cho điểm.

Một phương diện khác, nhận đến đính hôn thời gian cùng địa điểm sáng tỏ kích thích, ở Beverly Hills Horner trang viên trước cửa, trở thành cẩu tử cùng giải trí phóng viên tụ tập , trên trăm tên ngu kí cẩu tử chen chúc mà tới, dùng máy ảnh cùng máy quay phim đem Horner trang viên đại môn đổ được nước không ngấm qua được.

NBC đài truyền hình giải trí kênh tiếp sóng xe, thứ bảy buổi sáng liền chạy đến Horner trang viên cửa chính đối diện, tựa hồ sớm liền bắt đầu vi kế tiếp đưa tin đính hôn nghi thức làm lên chuẩn bị.

May mắn Horner trang viên cự ly mặt khác nơi ở khá xa, Matthew đoạn thời gian trước cũng từ tin cậy an bảo công ty thuê chuyên nghiệp hóa nhân viên bảo vệ, có thể hữu hiệu phòng ngừa nào đó ý tưởng quá phóng viên vượt quá giới hạn.

Trừ nhân viên bảo vệ ngoài, Horner trang viên còn cam kết hai vị nữ dong, một đến từ Liszt giới thiệu,; Một cái khác là Helen - Hermann hỗ trợ tìm đến.

Ngoài ra, trang viên một ít duy hộ công tác, đều giao cho Liszt phương diện đến xử lý.

Truyền thông chú ý, đổi lấy tự nhiên là dày đặc hâm nóng đưa tin, này cũng có lợi cho duy trì phim nhiệt độ, chung quy [ Smith vợ chồng ] chênh lệch chuyên nghiệp danh tiếng, đối với tương lai box office xu thế vẫn là có ảnh hưởng .

Trừ tuyên truyền hâm nóng ngoài ý muốn, Matthew phương diện này cũng đối hôm nay lực ảnh hưởng cự đại hệ thống mạng hết sức coi trọng.

“Ngươi hảo, Brian.”

Westwood khu một nhà tiểu công viên trong, Bella - Anderson đứng ở rừng cây vòng quanh bàn đá bên cạnh, nhìn thấy dọc theo Tiểu Lâu đi tới đại nam hài, hướng phía trước đón hai bước,“Chúng ta lại thấy mặt.”

Brian - Liszt mắt nhìn kia tương đối hiếm thấy màu nâu đỏ tóc, nói,“Anderson tiểu thư......”

“Bella !” Bella - Anderson cường điệu nói,“Lần trước gặp mặt thời điểm, ta không phải đã nói nha, bảo ta Bella hảo.”

Brian - Liszt gật gật đầu, hỏi,“Ngươi lần này tìm ta có việc?”

Bella - Anderson ý bảo dưới bàn đá bên cạnh ghế đá, nói,“Chúng ta ngồi xuống trò chuyện hảo.”

Brian - Liszt đi đến bên cạnh bàn đá ngồi xuống, đẳng Bella - Anderson cũng ngồi xuống, nói,“Bella, có chuyện nhanh lên nói đi, ta một hồi còn có ước hội.”

“Là như vậy.” Bella - Anderson nói thẳng,“Hiện tại bình luận điện ảnh nhân cùng một ít có cạnh tranh quan hệ nhân, muốn chèn ép Matthew, cố ý cấp [ Smith vợ chồng ] kém bình, đặc biệt là tại trên hệ thống mạng bôi đen Matthew cùng phim.”

“Ta xem qua rất nhiều bình luận điện ảnh nhân chuyên mục.” Brian - Liszt có chút tức giận,“Mấy tên kia thuần túy là không có việc gì tìm việc !”

Kia vài thích thao thao bất tuyệt mắng giải trí phim thương mại nông cạn, không nội hàm cùng không chú trọng nhân văn tự hỏi , căn bản chính là ăn no chống đỡ .

Vô hạn làm thấp đi thương nghiệp giải trí điện ảnh nhân, đại khái đều là thích có vẻ chính mình rất có phẩm vị dường như phim, nếu như vậy có phẩm vị, giống [ Smith vợ chồng ] xem đều không nên xem, nếu xong, liền chứng minh này bộ phim có hấp dẫn nhân xem xong ưu điểm, bằng không những người đó chính là thích tinh thần tự ngược biến thái phần tử.

Này bộ phim xem điểm vốn chính là Matthew cùng Charlize - Theron đối thủ hí, nếu ngay cả điểm ấy cũng đều không hiểu mà nói, tại cái gì nội hàm cùng đối hôn nhân xã hội vấn đề đào móc đẳng phương diện làm to chuyện thảo phạt, hoàn toàn chính là không phát triển não hồ viết.

Thực ra hắn rất bội phục những người đó, vốn người địa cầu đều biết đây là bộ kịch tình thông tục phim giải trí, nhưng bọn họ cư nhiên còn có thể hoa như vậy trưởng độ dài, thông qua chuyên mục đến nói cho người khác đây là kịch tình thông tục phim, còn liệt kê rất nhiều chứng cớ, thật sự là tinh lực nhiều không chỗ sử dụng a.

Hiện tại rất nhiều bình luận điện ảnh nhân tố chất phi thường kém, chuyên mục bên trong tràn ngập cái loại này vô dẫn đường tính, không phụ trách chỉ trích chửi rủa thức bình luận điện ảnh, loại này bình luận điện ảnh trừ tác giả chính mình đồ tinh thần phát tiết ngoại, đơn giản là tưởng nói này phim lãng phí hắn quý giá thời gian. Thực ra cũng là, phim lãng phí hắn hai giờ, hắn viết bình luận lại chính mình lãng phí hai giờ...... Thất bại.

Xem điện ảnh vốn cũng là một loại tiêu khiển, với hắn mà nói, nếu bộ điện ảnh này thị giác hiệu quả rất tốt, như vậy xem như hảo điện ảnh, nhưng là tại vài người nào đó trong mắt, trừ nội hàm cùng chiều sâu, khác đều không tính ưu điểm.

Xem điện ảnh chính là giải trí nha, nhất định muốn làm ra chiều sâu cùng nội hàm, làm ra khắc sâu xã hội bối cảnh, không phải trang bức sao?

Nói Matthew chiêu ai chọc ai ? Kia vài bình luận điện ảnh nhân liên tục hai bộ điện ảnh cho hắn đánh thấp phân, nhất định muốn nhìn hắn không vừa mắt?

Giải trí điện ảnh chính là giải trí điện ảnh, cảm giác không xứng cho mình thưởng thức liền bôn Âu Châu đi? Xem xong lại oán giận Âu Châu điện ảnh chuyên công hạ ba đường.

[ Smith vợ chồng ] làm một bộ phim thương mại, nên có tất cả đều có đi? Matthew như vậy vô cùng nam nhân đại soái ca, phối hợp Charlize - Theron này phóng nhãn Hollywood cũng nhất đẳng nhất mĩ nữ, lại thêm động tác trường hợp tự nhiên lưu sướng, khẩn trương kích thích,......

Kia chẳng phải chính là được sao? Một bộ giải trí điện ảnh như vậy đã rất không sai , kia vài bình luận điện ảnh nhân còn muốn cái gì a?

Chẳng lẽ muốn Matthew cùng Charlize - Theron ngồi ở cùng nhau, tham thảo nhân sinh chân lý, hôn nhân ý nghĩa cùng vũ trụ huyền bí?

Brian phi thường xác định, nếu thật sự là như vậy,[ Smith vợ chồng ] kết cục sẽ vô cùng thê thảm.,

Bella - Anderson nhìn thấy Brian trên mặt lộ ra tự hỏi thần sắc, cố ý đợi một hồi, mới nói,“Ngươi tại tây Hollywood fan điện ảnh trung rất có lực ảnh hưởng.” Nàng biết đây là Matthew một tuyệt đối đáng tin, phụ thân cũng cùng Matthew bên kia có trọng đại ích lợi lui tới,“Brian, nhiều phát động điểm nhân, tại trên hệ thống mạng tích cực phát ngôn, đặc biệt là giống IMDB như vậy có ảnh hưởng lực điện ảnh loại trang web.”

Brian minh bạch nàng ý tứ, gật đầu ứng xuống dưới,“Không thành vấn đề, tây Hollywood bên này giao cho ta hảo.”

“Tận lực nhiều phát động một vài người.” Bella - Anderson lại dặn dò một câu,“Tổng không thể khiến kia vài hắc tử vô hạn đi hắc Matthew.”

“Ngươi yên tâm hảo.” Brian tin tưởng mười phần,“Nhiều ta không dám cam đoan, phát động một trăm nhân vẫn phải có.”

Bella - Anderson đứng lên,“Kia hảo, ta liền không trì hoãn ngươi đi ước hội . Ngươi có của ta điện thoại, gặp được nan đề có thể tìm ta.”

Brian cũng đứng lên,“Ta đi trước. Tái kiến, Bella.”

Bella - Anderson phất phất tay, đẳng Brian đi vào rừng cây sau, móc ra trong túi áo ghi âm quấy nhiễu khí đóng lại, lấy di động ra kêu một chiếc taxi, nhanh chóng đi ra tiểu công viên, chuẩn bị chạy tới Santa Monica gặp một người khác.

Hôm nay nàng công tác nhiệm vụ tương đương trọng, muốn đích thân đi vài địa phương.

Theo Bella - Anderson biết, bao gồm nữ chính Charlize - Theron cùng [ Smith vợ chồng ] kịch tổ, cùng với chế tác phương Summit Entertainment cùng phát hành phương Universal ảnh nghiệp, đều tại lấy các loại hình thức, làm phim danh tiếng vận tác cùng marketing.

Gia nhập đến này nghề sau, Bella - Anderson mới biết được, nhìn như công bình công chính, có tương đối hoàn thiện quy tắc, lại có phần đông võng hữu trực tiếp chấm điểm hệ thống mạng phim cho điểm, nguyên lai cũng không giống nhìn qua như vậy chân thật, có lẽ theo thời gian trôi qua cho điểm sẽ dần dần trở nên chân thật, nhưng tại công chiếu trong lúc, sau lưng lại bị phần đông nhân tố quấy nhiễu.

Hệ thống mạng danh tiếng vận tác cùng marketing, năm nay tới nay cũng càng trở nên nhận đến Hollywood các đại công ty coi trọng.

Từ thứ bảy buổi chiều bắt đầu, lấy IMDB đẳng vi đại biểu trên trang web,[ Smith vợ chồng ] hảo bình suất rõ ràng bắt đầu bay lên.

“Một bộ khó được phim hành động, phi thường phấn khích. Điện ảnh ngay từ đầu cũng rất có huyền nghi, phảng phất là một bộ hồi ức phiến, lại là một bộ xen kẽ phiến, nhưng thực ra là một bộ động tác phim tình cảm, hai vị diễn viên chính khí chất rất tiếp cận, tuấn nam mỹ nhân tổ hợp !”

“[ Smith vợ chồng ], tối soái thời điểm Matthew - Horner gặp được đẹp nhất thời điểm Charlize - Theron, sau đó hai người nhân hí kết duyên, bộ điện ảnh này thực ra đại biểu Hollywood một loại phi thường lớn loại hình điện ảnh, chủ đề chính là ‘Đặc công cũng là nhân’, nhưng này bộ thực cool, phi thường khốc, còn rất khôi hài, trừ hảo xem không có gì đáng nói , đặc biệt cuối cùng một hồi bắn nhau,bango !bango ! khốc cực !”

Cùng loại như vậy tám chín phần đánh giá có rất nhiều, đến chủ nhật buổi sáng,[ Smith vợ chồng ] IMDB cho điểm lặng yên về tới 7.6 phân mặt trên.

Cùng lúc đó, thứ bảy box office thống kê ra lô .

Nhận đến đại quy mô tuyên truyền hâm nóng ảnh hưởng,[ Smith vợ chồng ] thứ bảy box office như cũ lóa mắt, không tính trước tiên trường 880 vạn dollar mà nói, so thứ sáu dâng lên 26%, lại thu 2520 vạn dollar, cứ việc chủ nhật chiếu phim vừa mới bắt đầu, Bắc Mĩ box office cũng đã thoải mái vượt qua 5000 vạn dollar.

So với [ Smith vợ chồng ],[ lang khuyển Danny ] cùng [ Kingdom of Heaven ] tiếp tục bị toàn diện áp chế, thứ bảy phần mình lấy đến 290 vạn dollar cùng 310 vạn xinh đẹp.

Cuối tuần này Bắc Mĩ box office bảng xếp hạng quán quân bảo tọa, phi [ Smith vợ chồng ] mạc chúc.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 358: Lại Gặp Bán Chạy

U tĩnh trong văn phòng, Orlando - Bloom ngồi ở trên một chiếc ghế lưng cao, lật xem Premiere tạp chí mới nhất một kỳ, đầu tiên là gật gật đầu, tiếp mày lại nhăn thành một ngật đáp, thậm chí phiền muộn liên tiếp thở dài.

Hắn vừa xem là Premiere trên tạp chí mới nhất Bắc Mĩ box office báo tường.

“Hollywood đặc công phim hành động hôm nay đã rơi vào cách cũ, vô luận là điển hình mĩ thức phong cách [ Mission Impossible ] hệ liệt, vẫn là cực cụ England phong tình [007] hệ liệt cũng khó mà lại có sang tân, Doug Liman đạo diễn [ Smith vợ chồng ] lại sáng tạo đồng loại phim năm gần đây tốt nhất mở màn thành tích.”

“Doug Liman hoàn toàn vứt bỏ hắn tại The Bourne Identity trung lãnh lệ tả thực phong cách,[ Smith vợ chồng ] chủ đánh ngôi sao bài, lấy nam nữ nhân vật chính gia đình xung đột làm phim nhạc dạo, tân sinh đại ngôi sao Matthew - Horner cùng Oscar ảnh hậu Charlize - Theron gia nhập liên minh, hơn nữa cực kỳ xuất sắc phát huy, chẳng những cam đoan này một nhạc dạo thực hiện, còn khiến phim tràn ngập mị lực.”

“[ Smith vợ chồng ] vu đêm thứ năm trước tiên đăng lục 3200 nhiều gia rạp chiếu phim, đêm đó thu nhập 880 vạn dollar, đây cũng là năm nay cho đến bây giờ tốt nhất trước tiên trường thành tích; Phim tại thứ sáu toàn diện bắt đầu phát hành, ngày đầu hàm trước tiên trường chặt bỏ 2860 vạn dollar, cũng sáng tạo năm nay tốt nhất đan ngày box office thành tích.”

“Thứ bảy, phim box office xu thế ổn định, báo thu 2520 vạn dollar; Chủ nhật lại thu 2180 vạn dollar......”

“Cuối tuần đầu ba ngày,[ Smith vợ chồng ] Bắc Mĩ box office tích lũy 7560 vạn dollar, thoải mái trích đi Bắc Mĩ box office bảng xếp hạng vòng nguyệt quế.”

“Phim tại cụm rạp điều tra ‘CinemaScor’ trung chiếm được A-, đánh giá tuy không bằng Doug Liman giám chế [ The Bourne Identity 2], nhưng điểm tại đặc công phim hành động trung cũng đã tương đương không tầm thường. Theo điều tra, phim cuối tuần đầu người xem trung nữ tính chiếm so vi 51%, nam nữ người xem phân phối tương đối cân đối.”

“Bất quá, phim chuyên nghiệp danh tiếng không tốt, tại Rotten Tomatoes trang web thu thập 201 thiên bình luận điện ảnh nhân bình luận trung chỉ có có 54% bình luận điện ảnh cho khen ngợi, chứng thực độ nát rữa, chia đều được điểm 5.8 phân, bất quá tại fan điện ảnh cho điểm vi chủ IMDB mặt trên,[ Smith vợ chồng ] chiếm được 7.6 phân, người xem danh tiếng không tầm thường.”

“Matthew - Horner diễn viên chính này bộ tân phim, cùng hắn thượng một bộ phim National Treasure như vậy, danh tiếng rõ ràng hai cực phân hoá.”

Nhìn thấy nơi này, Orlando - Bloom xoa xoa trán, Matthew mấy năm gần đây bay lên thế cũng quá mãnh , đồng dạng là bình luận điện ảnh nhân phô thiên cái địa kém bình, [ Kingdom of Heaven ] cuối tuần đầu liên 2000 vạn dollar box office đều lấy không được,[ Smith vợ chồng ] lại có thể thu hoạch 7500 vạn dollar trở lên, chẳng lẽ chính mình kêu gọi lực thật kém nhiều như vậy?

Hắn cúi đầu, tiếp tục xem phía sau.

“Mặt khác, đồng cuối tuần một bộ khác đại quy mô khai họa [ lang khuyển Danny ] biểu hiện không tốt, cuối tuần ba ngày chỉ lấy đến 752 vạn dollar, Luc Besson biên kịch giám chế này bộ tân phim, muốn hồi bản mà nói, còn muốn xem Bắc Mĩ bên ngoài thị trường biểu hiện. Cuối tuần trước phát hành [ Kingdom of Heaven ] trượt rõ ràng, cuối tuần này giảm mức độ tiếp cận 60%, lại thu 920 vạn dollar......”

Orlando - Bloom kia trương tuấn mặt thượng, giờ phút này tình cảnh bi thảm.

Dựa theo này xu thế, [ Kingdom of Heaven ] Bắc Mĩ tổng box office căn bản không có khả năng đạt tới 5000 vạn dollar.

Buông xuống trong tay Premiere tạp chí, Orlando - Bloom ngồi tựa ở trên ghế, ngửa đầu ngốc ngốc nhìn chằm chằm trần nhà.

Nhớ ngày đó, cùng Matthew vừa nhận thức không lâu, hắn chỉ bằng mượn [ ma giới hiện thân ] trung Legolas này một nhân vật hồng biến toàn mĩ, trở thành vô số truyền thông cùng fan điện ảnh truy đuổi hồng nhân.

Khi đó Matthew - Horner đâu? Vẫn là một chỉ có thể dựa vào Ridley - Scott quan hệ, tại Black Hawk Down trung đóng vai vai phụ tiểu diễn viên, đừng nói là cùng hắn so , ngay cả đóng vai Sam Sean Astin cũng so Matthew - Horner có danh.

Lord of The Rings hệ liệt Legolas khiến hắn nổi tiếng, dù cho Matthew - Horner dựa vào [ Vua Bọ Cạp ] thành danh, như cũ không thể cùng hắn so sánh.

Vì sao kế tiếp phát triển, lại xuất hiện hoàn toàn bất đồng cục diện?

Matthew - Horner thấp khai cao đi, hôm nay đã ẩn ẩn có tiến vào nhất tuyến xu thế, không...... Chỉ cần [ Smith vợ chồng ] Bắc Mĩ box office đại bán, hắn vượt qua nhất tuyến này đạo cửa hoàn toàn không là vấn đề.

Mà chính mình đâu?

Orlando - Bloom đầy mặt ảm đạm, Lord of The Rings ba bộ khúc khiến hắn hồng biến toàn thế giới, nhưng này hệ liệt chung quy là kết thúc , không có khả năng vĩnh viễn ăn vào, hơn nữa hắn cũng chỉ là phần đông nhân vật chính trung một, muốn chân chính từ đương hồng ngôi sao biến thành nhất tuyến minh tinh điện ảnh, tất yếu phải chứng minh đảm nhiệm nam chính khi có được khiêng lên box office năng lực.

Cho nên, hắn chọn lựa một thoạt nhìn đặc biệt ổn thỏa hạng mục, thông qua tính toán bằng hữu phương thức, lấy đến đầu tư cao tới 1 ức 6000 vạn dollar [ Van Helsing ] nam chính, tuy rằng lúc ấy làm như vậy rất xin lỗi Matthew, nhưng tại Hollywood như vậy lựa chọn không có vấn đề, ai nguyện ý khiến như vậy hảo cơ hội bạch bạch từ trước mắt trốn?

Sau đó, hắn trở thành Van Helsing, lại tiếp được [ Troy ], nhưng sự tình không có giống như tưởng tượng như vậy phát triển,[ Van Helsing ] box office thảm bại,[ Troy ] không có đạt tới Warner mong muốn, Legolas aura nháy mắt tản mất hơn phân nửa.

[ Kingdom of Heaven ] thành cuối cùng cứu chuộc, chỉ cần này bộ phim box office đại bán, phía trước thất bại tất cả đều không lại là vấn đề.

Nguyên bản,[ Van Helsing ] thảm bại, khiến [ Kingdom of Heaven ] kịch tổ sinh ra qua nghi ngờ, may mắn Legolas aura bao nhiêu còn có điểm dùng, thêm người đại diện ngầm làm công tác, kịch tổ lúc này mới không có đổi vai......

Nhưng hiện tại đến xem, còn không bằng lúc trước đem hắn đổi hảo.

Orlando - Bloom rất rõ ràng, về sau tuyệt đối không có nhất tuyến chế tác lại tìm hắn đảm nhiệm nam chính , trừ phi có kỳ tích phát sinh, bằng không hắn diễn viên kiếp sống chỉ có thể tiếp tục ăn Legolas vốn ban đầu.

Về phần ngôi sao tuyến đầu, nghĩ cũng đừng nghĩ , liên hiện tại nhị tuyến đều đứng không yên a.

Tiếp, hắn lại nhớ đến Matthew,[ Smith vợ chồng ] box office thành công dĩ nhiên là kết cục đã định, duy nhất hồi hộp là cuối cùng box office con số có bao nhiêu, Matthew - Horner mặt sau còn có [ Cướp biển vùng Caribbean ] hai bộ tục tập, nghe nói National Treasure cũng tại lên kế hoạch tục tập, này mấy thành công khả năng tính thật lớn, dù cho mặt sau không có càng xuất sắc tác phẩm, Matthew - Horner tại nhất tuyến trên vị trí đãi bảy tám năm căn bản không phải vấn đề.

Nếu có thể giống Tom - Cruise, Tom - Hanks cùng Julia - Roberts như vậy, trừ tục tập điện ảnh ngoài, còn có thể có mặt khác mấy bộ đan kháng box office điện ảnh thành công, cho dù không có bất cứ lấy được ra tay biểu diễn giải thưởng, cũng có thể bước vào siêu A cự tinh hàng ngũ !

Đây là một đặc hiệu hoành hành thời đại, ngôi sao đối với người xem kêu gọi lực đang hàng xuống, rất nhiều nhất tuyến đại chế tác thậm chí không lại sử dụng ngôi sao tuyến đầu, phân phân bắt đầu dùng vừa bộc lộ tài năng tiểu minh tinh diễn viên.

Đặt ở như vậy bối cảnh điều kiện dưới, tưởng trèo lên chân chính siêu A vị trí, mà không phải đặc biệt tục tập cự tinh, thật là quá khó .

Orlando - Bloom theo bản năng lắc lắc đầu, có lẽ Matthew - Horner có thể dựa vào [ Cướp biển vùng Caribbean ] tục tập cùng National Treasure tục tổng thể công, trở thành đặc biệt tục tập cự tinh, nhưng tại đây cự tinh nhược hóa niên đại, muốn biến thành một danh phù kỳ thực siêu A, cơ bản không có khả năng.

Hiện tại siêu A trung, Harris - Ford cùng Tom - Hanks dùng bao nhiêu bộ box office thành công lại hoàn toàn bất đồng hệ liệt điện ảnh, mới có hiện tại địa vị?

Harrison - Ford trừ Star Wars hệ liệt cùng [ Indiana Jones ] hệ liệt ngoài, còn có [ người chứng kiến ],[ ái quốc giả trò chơi ], The Fugitive,[ Clear and Present Danger ] cùng [ không quân nhất hào ] đợi đã (vân vân) phim.

Tom - Hanks lại càng không cần nói , không chỉ có một đống lớn đắt khách phim làm chống đỡ, vẫn là liên tục hai giới Oscar tốt nhất nam chính đoạt giải.

Lấy Matthew - Horner kỹ xảo biểu diễn tiêu chuẩn cùng động tác ngôi sao thân phận, muốn lấy đến Oscar tốt nhất nam chính, trên cơ bản không có khả năng.

Kia hắn tưởng trèo lên siêu A, chỉ có đi thương nghiệp một con đường.

Tại hiện nay này thương nghiệp điện ảnh càng thêm nể trọng đặc hiệu niên đại, mặt sau trừ bỏ hệ liệt hóa tục tập điện ảnh ngoài, không có bốn năm bộ điện ảnh liên tục box office đại bán, trở thành siêu A tưởng đều không muốn tưởng.

Như vậy độ khó lớn bao nhiêu? Chỉ cần trong đó có một bộ như là [ Kingdom of Heaven ] hoặc là [ Van Helsing ] như vậy box office thất bại, độ khó đều sẽ gia tăng gấp bội.

Này mấy ý niệm từ trong đầu lóe qua sau, Orlando - Bloom bỗng nhiên cảm giác dễ chịu một ít, không có tương đối liền không có thương tổn, hắn cùng với Matthew cơ hồ cùng một thời gian đoạn thành danh, còn xa xa dẫn đầu qua Matthew, hiện tại hai người lại hoàn toàn điên đảo lại đây.

Nếu trơ mắt nhìn một từng xa xa lạc hậu với chính mình người, bò đến này giới tầng cao nhất, Orlando - Bloom thật sự là khó có thể nhận.

Cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài đẩy ra, Orlando - Bloom người đại diện đi đến, cười nói,“Khiến ngươi đợi lâu, Orlando.”

Hắn thấy được Orlando - Bloom trước mặt Premiere tạp chí,“Này giới chính là như vậy, có thành công sẽ có thất bại, hiện tại cũng không phải tận thế, chúng ta có thể lại đến.”

“Liên tục hai bộ nhất tuyến chế tác box office thất bại......” Orlando - Bloom đầu não vẫn là rất thanh tỉnh ,“Ta còn có cơ hội sao?”

Người đại diện phi thường xác định nói,“Đương nhiên là có ! ngươi so kia vài vừa khởi bước nhân tư bản hùng hậu nhiều !”

Orlando - Bloom cười cười, tươi cười lại rất chua xót.

“Ngươi không phải cùng Matthew - Horner giao tình không sai sao?” Người đại diện hiển nhiên sớm có ý tưởng,“Này nhân tuyển phiến ánh mắt rất độc đáo, ngươi có thể cùng hắn tiếp tục làm tốt quan hệ, nghĩ biện pháp khiến hắn giúp ngươi đi hắn diễn viên chính phim bên trong, lấy đến một ít tương đối trọng yếu vai phụ nhân vật......”

“Cho hắn đương vai phụ?” Orlando - Bloom trong lòng một vạn không tình nguyện,“Ta phía trước so với hắn còn hồng !”

Người đại diện đột nhiên cung cấp thanh âm,“Orlando, đây không phải phía trước !”

Orlando - Bloom nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, chính mình cùng Matthew - Horner hiện tại không phải một cấp bậc .

Người đại diện còn nói thêm,“Ta nghe nói ngươi không tưởng đi tham gia Matthew - Horner đính hôn nghi thức?”

“Tâm tình ta không tốt.” Orlando - Bloom nói là lời thật.

“Đi ! nhất định phải đi !” Người đại diện đi qua,“Ngươi tất yếu duy trì hảo cùng Matthew - Horner quan hệ, hắn hậu thiên đính hôn nghi thức, ngươi nhất định phải tham gia.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 359: Bán Đi Đính Hôn Nghi Thức

Thứ tư Thái Dương còn không có trèo lên đường chân trời, trang điểm đổi mới hoàn toàn Horner trang viên cửa, liền tụ tập hàng trăm phóng viên cùng cẩu tử, liên TV tiếp sóng xe đều đến năm chiếc, cơ hồ chắn kín đường, tại Helen - Hermann liên hệ, Beverly thị cảnh cục xuất động mười mấy tên cảnh sát, đi đến hiện trường duy trì trật tự.

Vì trận này đính hôn tú có thể thuận lợi tiến hành, Matthew cũng liên hệ đến nghiệp nội danh dự lớn lao một nhà đại hình an bảo công ty, mấy trăm danh chuyên nghiệp hóa nhân viên bảo vệ, trải rộng trang viên trong ngoài, để ngừa có phóng viên lẩn vào trang viên bên trong.

Dù sao hết thảy chi tiêu đều sẽ do kịch tổ, Dior cùng Mercedes Benz tính tiền, Matthew tự nhiên muốn đem quy cách định đến tối cao.

Từ thứ hai bắt đầu, Liszt sở tại hồng chim cánh cụt phục vụ công ty một chuyên nghiệp hóa đoàn đội, liền tiến vào trang viên bên trong, bố trí tổ chức đính hôn nghi thức yến hội thính.

Dior Los Angeles phân bộ nhân, cũng đem từng phân tinh mỹ quà tặng đưa vào trang viên kho hàng trong, xem như Matthew cùng Charlize - Theron hồi quỹ lễ vật.

Tuy rằng bên này không có tùy phần tiền linh tinh thuyết pháp, nhưng dưới tình huống bình thường, tham gia đính hôn nghi thức khách, cũng sẽ mang đến lễ vật.

Mercedes Benz đoàn xe, cơm trưa thời gian vừa qua khỏi, liền từ trong trang viên xuất phát, đi Los Angeles các nơi nghênh đón tiến đến xem lễ khách quý.

Qua giữa trưa, Horner trang viên cửa truyền thông phóng viên càng ngày càng nhiều, tựa hồ toàn bộ Bắc Mĩ phàm là có thể gọi được với danh hào báo chí, tạp chí, radio cùng đài truyền hình, đều phái người lại đây .

Trừ truyền thông phóng viên, Matthew cùng Charlize - Theron bộ phận fan điện ảnh, cũng đi tới Horner trang viên phụ cận, muốn chính mắt thấy thần tượng đính hôn nghi thức.

Beverly thị cảnh cục không thể không đem đại bộ phận cảnh lực đầu nhập đến bên này, lâm thời đối Horner trang viên phụ cận đường tiến hành giao thông quản chế, đặc biệt hạn chế fan điện ảnh cùng phóng viên chiếc xe.

“Nghe nói sao?”

Horner trang viên cao lớn tường vây phía dưới, một danh hắc nhân cẩu tử đối đồng bạn nói,“Có báo xã cùng trang web, ra giá bảy con số muốn Matthew - Horner cùng Charlize - Theron đính hôn hiện trường ảnh chụp cùng video.”

Đồng bạn là người da trắng, gật gật đầu,“Ta biết, vấn đề là chúng ta vào không được.”

Hắc nhân ngẩng đầu nhìn xem tường vây, nói,“Max, chúng ta trong xe có dây thừng, ta ở bên dưới giơ ngươi......”

“Đừng, ngàn vạn đừng !” Người da trắng có vẻ đặc biệt cẩn thận,“Bảy con số xác thật rất khó lường, nhưng cũng có mệnh hưởng thụ, ngươi không biết Matthew - Horner thuê là nào an bảo công ty sao? Bọn họ nhưng là có thể hợp pháp xứng thương , chúng ta xâm nhập tư nhân lãnh địa, bọn họ nổ súng mà nói......”

Nghe nói như thế, hắc nhân lập tức ngậm miệng.

Gọi là Max người da trắng còn nói thêm,“Này tường vây thấp nhất địa phương cũng có năm mét, trên tường ngay cả mượn lực địa phương cũng không có, ngươi xác định chúng ta có thể đi lên? Liền tính là có thể đi lên, ai biết bên trong lại là cái gì tình huống.”

Hắn chỉ chỉ cách đó không xa qua lại tuần tra tới lui mặc màu đen tây trang nhân,“Ngươi hôm nay khẳng định không mang đầu óc, tường vây mỗi cách năm mươi mét, liền có an bảo tại tuần tra, ngươi có thể tránh được ra bọn họ ánh mắt, này cũng không phải quay phim.”

Người da đen sờ vuốt sờ ánh sáng sọ não,“Ta chính là cảm giác bảy con số tiền mặt, như vậy từ trước mắt trốn rất đáng tiếc .” Hắn ho khan một tiếng, còn nói thêm,“Còn nhớ rõ lúc trước chúng ta quay chụp Matthew - Horner cùng Keira - Knightley bãi biển tương luyến nghỉ phép ảnh chụp sao? Khi đó mới có thể bán 2000 dollar, hiện tại hắn đính hôn ghi hình đều tăng tới bảy con số a !”

Người da trắng Max cũng có chút cảm khái,“Matthew - Horner này vài năm quá lợi hại , diễn viên chính phim phát hành một bộ liền đại bán một bộ, lập tức chính là nhất tuyến đại minh tinh , lại đuổi tới Charlize - Theron này Oscar ảnh hậu, tuyệt đối là nhân sinh người thắng !”

“Ngươi xem qua liên quan Matthew - Horner đưa tin sao?” Hắc nhân hỏi một câu, tiếp còn nói thêm,“Người này vận khí quá tốt, từ một tiểu tử nghèo đến hiện tại, mới dùng vài năm thời gian?”

Max ngược lại là rất lý trí,“Loại sự tình này hâm mộ không đến .”

Hắc nhân bỗng nhiên chỉ chỉ rẽ lên Horner trang viên giao lộ,“Giống như có tân khách đến.”

“Nhanh lên đến trước cửa giành vị trí !”

Lúc này mới giữa trưa vừa qua khỏi, đã có khách lại đây , đại bộ phận phóng viên cũng không có nghĩ đến, Max khiêng máy quay phim liền vọt tới Horner trang viên cửa, lại bị cảnh sát ngăn ở trên lối đi bộ, nhanh chóng mở ra màn ảnh, chuẩn bị quay chụp.

Liền tại hắn mở ra máy quay phim ngắn ngủi mười mấy giây nội, mấy trăm danh phận tán tại các nơi phóng viên cẩu tử giống như ngửi được mùi máu tươi cá mập như vậy chen chúc mà tới, chật ních cửa phụ cận dải cách ly mặt sau mỗi một khối đất trống, màn ảnh phân phân nhắm ngay còn chưa tới được màu đen Benz, đèn flash quang mang kết thành một mảnh.

James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder ngồi ở ô tô trên ghế sau, đều nhìn về phía trang viên cửa bên kia.

“Quá điên cuồng !” James - McAvoy lắc đầu, nói,“Nhiều như vậy phóng viên, thiếu nói cũng muốn có hai ba trăm người đi?”

Michael - Fassbinder nói tiếp nói,“Hẳn là càng nhiều.”

“Đây là siêu cấp cự tinh mới có thể có đãi ngộ a !”

Xe từ vô số phóng viên phụ cận chạy qua, James - McAvoy xuyên thấu qua đặc chất thủy tinh, nhìn gần trong gang tấc phóng viên, bọn họ một đám so nhìn thấy Anh quốc nữ vương còn kích động,“Matthew gã này, quả nhiên không phải bình thường nhân a !”

Michael - Fassbinder hảo kỳ hỏi,“Lời này nói như thế nào?”

James - McAvoy thu hồi ánh mắt,“Matthew cùng Charlize - Theron kết hợp, hẳn là không chỉ là tình yêu.” Bọn họ là trong một chiến hào đi ra chiến hữu, lẫn nhau rất lý giải,“Người khác không biết Matthew, ngươi cùng ta còn không biết sao? Trừ năm đó cái kia thủy chung không lộ mặt bạn gái, sau này hắn đối nào nữ nhân chân chính động quá tâm?”

“Ngươi như vậy vừa nói, ta cũng nhớ đến.” Michael - Fassbinder thoáng hồi ức một chút, nói,“Matthew từng theo chúng ta nói qua, kết hôn là kiện phi thường khủng bố sự tình.”

James - McAvoy hạ kết luận,“Cho nên đâu, lấy của ta lý giải, Matthew có lẽ thật đối Charlize - Theron động tâm , nhưng chịu đính hôn, nhất định có mặt khác nhân tố.”

Xe Benz lúc này vào trang viên đại môn, hắn chỉ chỉ mặt sau phóng viên,“Thấy được sao, Matthew cùng Charlize - Theron đi đến cùng nhau, dẫn phát oanh động hiệu quả, tuyệt đối cự đại.”

Michael - Fassbinder chăm chú gật gật đầu, nói,“Lấy Matthew cái kia gia hỏa ti bỉ trình độ, tuyệt đối có thể làm được ra đến !”

Năm đó quay chụp Band of Brothers khi nháo ra lần đó sự kiện, tuy rằng lúc ấy không cảm giác cái gì, nhưng sự hậu cẩn thận ngẫm lại, kia đôi cẩu nam nữ bi thảm đến cái loại này trình độ, không có khả năng là tự nhiên mà vậy phát sinh , nhất định là có người động tay chân.

Cứ việc hắn cùng James - McAvoy chưa từng có hỏi qua, trong lòng lại cũng minh bạch, động tay chân nhân tám thành chính là Matthew cái kia bại hoại.

Xe Benz vòng qua suối phun, dừng ở màu gạo trắng hào trạch tiền, James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder vừa xuống xe, liền thấy được một thân chính trang Matthew đón đi lên.

“James, Michael......” Matthew quá khứ cùng hai người nhất nhất ôm,“Hôm nay nam phương đại biểu, ta liền trông cậy vào các ngươi.”

James - McAvoy cực kỳ thối thí nói,“Ta liền cố mà làm .”

Michael - Fassbinder nhìn nhìn, hỏi,“Charlize đâu?”

Matthew thò ngón tay chỉ mặt trên,“Ở trên lầu hoá trang đâu, không vài giờ lộng không tốt.”

Xác thật có người thiên sinh lệ chất, nhưng muốn chói lọi rực rỡ, kia tất nhiên là tỉ mỉ hoá trang kết quả.

“Bên trong thỉnh.” Matthew dẫn dắt James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder tiến vào trạch để, vừa đi vừa nói chuyện,“Các ngươi hai là tới sớm nhất .”

“Đây là của ngươi đính hôn nghi thức.” Michael - Fassbinder chăm chú nói,“Chúng ta làm nam phương đại biểu, đương nhiên muốn sớm đến.”

Hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện,“Ngươi cũng không làm độc thân party.”

“Đây là đính hôn.” Matthew thuận miệng nói,“Kết hôn sự còn chưa ảnh đâu.”

James - McAvoy nghe ra vài thứ, lại không có hỏi, đi theo Matthew mặt sau vào một gian cự đại yến hội thính.

Horner trang viên bên ngoài, phóng viên chen lấn ở đại môn hai bên, càng có đài truyền hình nhiếp ảnh phóng viên, bò đến TV tiếp sóng trên xe, trên cao nhìn xuống quay chụp, không trung ẩn ẩn vang lên động cơ nổ vang thanh âm, đánh dấu ABC đài truyền hình dấu hiệu phi cơ trực thăng nhanh chóng bay ngang Horner trang viên bên trên không......

Thời gian tiếp cận buổi chiều ba giờ, phía trước lái đi một chiếc lại một chiếc Benz xe hơi phản hồi trang viên, lục tục tiến vào trang viên đại môn.

Max lựa chọn sử dụng quay chụp góc độ đặc biệt hảo, vừa lúc có thể xuyên thấu qua cửa sổ xe chụp đến người ở bên trong, từ ba điểm đến bốn điểm ở giữa, hắn trước sau quay chụp đến phần đông Hollywood danh nhân.

Johnny - Depp vợ chồng, Keanu - Reeves, Rachel - Weisz, Stephen - Sommers, Ridley - Scott, Orlando - Bloom, Doug Liman cùng Akiva - Goldsman đợi đã (vân vân), thậm chí còn tại trên một chiếc xe chụp đến Matthew - Horner bạn gái cũ Keira - Knightley.

Bởi vậy có thể thấy được, năm đó Matthew - Horner cùng Keira - Knightley xác thật là hòa bình chia tay.

Sau đó, còn có rất nhiều hắn gọi không nổi danh tự nhân, tỷ như một ít người đại diện, còn có đạo diễn qua [ Dawn of the Dead ] đạo diễn, đồng bạn trong miệng Oracle CEO Larry - Allison nhi tử......

Max coi như là tự thân cẩu tử , từ trên khách đến cũng có thể phán đoán, Matthew - Horner tiến vào Hollywood thời gian không dài, lại cũng có nhất trương mạng lưới quan hệ.

Mặt sau, hắn phát hiện liên Walt Disney tân nhậm CEO Robert - Iger, đều tự mình đi tới Horner trang viên.

Trang viên bên trong, Matthew đứng ở trạch để tiền, nghênh đón một vị lại một vị khách, tuy rằng là một hồi tú, nhưng cũng muốn bày ra chân thật nhất thái độ.

Vừa để người mang Robert - Iger vào hào trạch, lại một chiếc Benz mở lại đây, xuống xe người là Helen - Hermann cùng Elena - Boyar.

Matthew cũng không cùng hai người khách khí, trực tiếp đối Helen - Hermann nói,“Ngươi tiến yến hội thính giúp ta tiếp đón dưới khách nhân.”

Helen - Hermann không nói gì, hướng tới phòng ở cửa chính bên kia đi.

“Ngươi bên kia chuẩn bị thế nào ?” Matthew hạ giọng, hỏi Elena - Boyar,“Bố trí hảo sao?”

“Yên tâm !” Elena - Boyar nói,“Nhiếp tượng sư trước tiên lại đây bố trí , video ghi hình mà nói,TMZ sẽ thanh toán cho ngươi 150 vạn dollar.”

Không sai, hắn đem đính hôn nghi thức ghi hình bán cho TMZ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 360: Làm Sao Chia Tay

Cực đại yến hội thính bên trong lặng ngắt như tờ, hơn mười vị khách đứng ở yến hội thính trong, nhìn trên vũ đài kia đối sắp trở thành chuẩn phu thê Hollywood ngôi sao.

Đính hôn nghi thức lấy tiệc cocktail hình thức cử hành, không có an bài chuyên môn chỗ ngồi cùng yến hội.

Một danh nhiếp tượng sư từ vũ đài một bên đi đến đối diện vũ đài phía dưới, khiêng máy quay phim màn ảnh trước cho mục sư một đặc tả, tiếp lại đổi thành thấu kính wide, đem Matthew cùng Charlize - Theron thu nạp vào màn ảnh bên trong.

Matthew cũng không tín giáo, mời mục sư lại đây, một phương diện là đi tình thế, một phương diện khác là bận tâm Charlize - Theron.

Không phải tất cả mọi người giống hắn như vậy, không có minh xác tín ngưỡng.

Matthew đứng ở mục sư bên tay trái, mắt nhìn phía dưới nhiếp tượng sư, nhiếp tượng sư đến từ TMZ, phía trước Matthew cùng Charlize - Theron phương diện theo bàn bạc hảo ,TMZ lấy 150 vạn dollar mua xuống đính hôn nghi thức độc nhất vô nhị video cùng hình ảnh bản quyền.

Đương nhiên, Matthew cùng Charlize - Theron đều không ngốc, sẽ không muốn này bút tiền, đẳng TMZ tương quan đưa tin vấn thế sau, liền sẽ liên hợp phát biểu công khai thanh minh, đem này 150 vạn dollar quyên tặng cho Liên Hiệp Quốc nạn dân thự.

Cứ như vậy, bọn họ vừa có thể thực hiện hâm nóng tuyên truyền ước nguyện ban đầu, lại có thể của người phúc ta, vì chính mình kiếm được hảo thanh danh, tuyệt đối là phi thường có lời một bút mua bán.

Có Helen - Hermann tại phía sau màn kế hoạch, thêm Matthew mặt đầy đủ dày, tâm cũng đủ hắc, tự nhiên muốn nghĩ biện pháp ích lợi lớn nhất hóa.

Bằng không trận này tú chẳng phải là làm không công sao?

Đính hôn nghi thức rất đơn giản, chủ yếu chia làm hai bộ phận, mục sư khuyến khích cùng trao đổi đính hôn nhẫn.

Vị kia Beverly Hills có danh hôn nhân mục sư, tiến lên đi một bước, cao giọng nói,“Tại thần trước mặt, ta khuyên miễn nhị vị tân nhân, phải nhớ được yêu cùng trung thực là thành lập sung sướng cùng vĩnh hằng cơ thạch, các ngươi muốn vĩnh viễn hết lòng tuân thủ ưng thuận trang trọng lời thề, kiên định không lay động đi tìm kiếm cũng tuân theo thánh phụ ý nguyện, các ngươi sinh hoạt đem vĩnh viễn hạnh phúc, hòa thuận, khoái hoạt; Các ngươi tương lai thành lập gia đình đem có thể thừa nhận bất cứ biến thiên.”

Matthew túc mục mà đứng, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng.

Charlize - Theron mặc màu trắng lễ phục, im lặng đứng ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì.

Mục sư nhấn rõ từng chữ rõ ràng, âm điệu đầy nhịp điệu,“Các ngươi phải nhớ được các ngươi không phải một mình đi vào nhân sinh tân lữ đồ, các ngươi tại gặp phải khốn cảnh khi, không cần khiếp đảm hướng người khác xin giúp đỡ, các ngươi bằng hữu, tình nhân, thờ phụng giáo hội đều sẽ hướng các ngươi vươn ra viện trợ chi thủ. Nhận viện trợ cũng không phải một loại xấu hổ, là một loại thành khẩn hành vi, tại chúng ta bốn phía, chủ đều sẽ giống chúng ta vươn ra viện trợ chi thủ, Jesus Christ chi thủ không chỗ không ở.”

Cuối cùng, mục sư nói,“Trọng yếu nhất là, chúng ta hiện tại cùng nhau chứng kiến này đối tân nhân kết hợp, A men.”

Mục sư lui ra phía sau một bước, thuần thục nói,“Các ngươi có thể trao đổi đính hôn nhẫn .”

Matthew cùng Charlize - Theron phần mình tiến lên một bước, đi đến vũ đài trung ương, một bên Michael - Fassbinder lập tức theo lại đây, đem hộp nhẫn giao cho Matthew.

Matthew cầm ra một viên nữ sĩ nhẫn kim cương, mang ở Charlize - Theron trên tay.

Tiếp, Charlize - Theron mẫu thân cũng lại đây , nàng trước cùng nữ nhi ôm một chút, lúc này mới đem một tinh xảo hộp nhẫn đặt ở Charlize - Theron trên tay.

Charlize - Theron lấy ra nam sĩ nhẫn, cấp Matthew đội.

Yến hội thính bên trong nháy mắt vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, sở hữu khách tất cả đều dùng lực vỗ tay, Matthew thuận thế hôn môi Charlize - Theron, này đơn giản long trọng đính hôn nghi thức đến đây kết thúc.

Vũ đài phía dưới, Elena - Boyar lặng lẽ đi đến nhiếp tượng sư phía sau, hỏi,“Không thành vấn đề đi?”

Nhiếp tượng sư gật gật đầu,“Hết thảy thuận lợi.”

Elena - Boyar dựa theo Matthew phân phó, nói,“Có thể , còn thừa không cần lại lục .”

Người lãnh đạo trực tiếp lên tiếng, nhiếp tượng sư không có bất cứ do dự, lập tức đóng lại máy quay phim, Elena - Boyar còn nói thêm,“Ngươi hiện tại liền hồi báo xã xử lý video, cụ thể cái gì thời gian tuyên bố, chờ ta trở về lại nói.”

“Không thành vấn đề.” Nhiếp tượng sư bắt đầu thu thập chính mình thiết bị.

Chờ hắn thu thập xong này nọ, từ cửa hông rời đi thời điểm, quay đầu triều trên vũ đài nhìn thoáng qua, đại biểu nữ phương phát ngôn Charlize - Theron mẫu thân Gerda - Theron chính kết thúc ngắn ngủi phát ngôn, hướng vũ đài phía dưới đi.

“Tới phiên ngươi.” Vũ đài một bên, Michael - Fassbinder chọc a chọc James - McAvoy, James - McAvoy chỉnh chỉnh nơ,“Ta biết.”

Hắn bước đi đến vũ đài chính trung ương.

James - McAvoy sớm ở Matthew thành danh phía trước, cùng Matthew chính là phi thường tốt bằng hữu, lý giải hắn rất nhiều chuyện, cũng biết hắn không có gia nhân, cho nên tại nghe đến Matthew nói chuẩn bị khiến hắn đảm nhiệm nam phương đại biểu thời điểm, không chút do dự đáp ứng xuống dưới.

Trừ Michael - Fassbinder, hắn không cho rằng còn có người so với hắn càng thích hợp.

“Các nữ sĩ, các tiên sinh.”

Đứng ở vũ đài trung ương, James - McAvoy biểu hiện ra người Anh đặc hữu cái loại này nghiêm túc cảm giác,“Matthew - Horner, của ta hảo bằng hữu Matthew - Horner, đưa ra khiến ta đảm nhiệm nam phương đại biểu thời điểm, ta rất cao hứng.”

Matthew nhìn James - McAvoy, hắn cũng không biết gã này sẽ nói cái gì.

“Hắn là ai?” Elena - Boyar hảo kỳ hỏi Helen - Hermann,“Matthew còn có như vậy hảo bằng hữu?”

“Phi thường tốt bằng hữu.” Helen - Hermann chỉ chỉ vũ đài một bên Michael - Fassbinder, nói,“Còn có người kia, ba người bọn họ giao tình có vài năm , Matthew cùng bọn họ hai, so Johnny - Depp giao tình thâm nhiều.”

Elena - Boyar nhẹ nhàng gật đầu.

Trên vũ đài, James - McAvoy tiếp tục nói,“Ta rất vinh hạnh cũng rất kinh hỉ, ta hứa hẹn Matthew hội đem hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ, cái này nhiệm vụ với ta mà nói so với trước đó gặp được sở hữu khiêu chiến càng gian nan.” Tiếp, hắn nở nụ cười,“Mặt khác, phi thường cảm tạ hắn đối với ta tín nhiệm, tới một mức độ nào đó, ta cơ hồ bị cảm động .”

Matthew cũng cười lên, nói thầm,“Gã này.”

Charlize - Theron nói,“Người Anh khai khởi vui đùa đến, cũng rất thú vị.”

“Matthew là rất đặc thù nhân.” James - McAvoy ngược lại nhìn về phía bên này,“Hắn không phải một trên ý nghĩa truyền thống hảo nhân, lại là tốt nhất bằng hữu, từ có thể cùng Matthew làm bằng hữu bắt đầu, ta liền cảm giác đây là phi thường may mắn sự tình.”

Hắn lại một lần nở nụ cười,“Nhớ rõ phía trước nói chuyện phiếm thời điểm, Matthew hỏi ta cùng Michael, nếu muốn tìm lão bà mà nói, mười vạn dollar đủ sao? Ta nói cho hắn cần hai mươi vạn dollar, lúc ấy Matthew liền cầu nguyện nhanh chóng kiếm được hai mươi vạn dollar.”

James - McAvoy đối Matthew bên này hô,“Matthew, ngươi hiện tại kiếm đủ hai mươi vạn dollar sao?”

Matthew cười cười, không có đáp lại James - McAvoy vui đùa nói.

Loại này phát ngôn không có khả năng lại thối lại dài, James - McAvoy khai qua hai vui đùa sau, chăm chú lên, nói,“Các nữ sĩ, các tiên sinh, hôm nay chúng ta ở trong này cộng đồng chúc mừng Matthew - Horner cùng Charles - Theron sắp bắt đầu này đoạn mạo hiểm.”

Hắn một khi nghiêm túc chuyên chú lên, chính là tiêu chuẩn Anh quốc thân sĩ.

James - McAvoy nhìn về phía Charlize - Theron, nói,“Charlize, Matthew - Horner này nam nhân, ngươi đáng giá có được !”

Nghe nói như thế, Charlize - Theron có loại tưởng mắt trợn trắng xúc động, lại biết hiện tại không thích hợp, chẳng những cường hành nhịn xuống, còn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Matthew.

Matthew vừa lúc cũng nhìn qua, hai người bốn mắt tương đối, thâm tình đối diện.

Yến hội trong sảnh lại một lần vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay.

Matthew cùng Charlize - Theron cũng theo mọi người vỗ tay, đem tiếng vỗ tay đưa cho James - McAvoy.

Theo James - McAvoy đi xuống vũ đài, đính hôn nghi thức trình tự xem như toàn bộ đi xong, Matthew đẳng Charlize - Theron đổi một thân nhẹ nhàng lễ phục, phần mình bưng một chén rượu, tiến vào yến hội trong sảnh, đáp tạ tiến đến chúc mừng các khách quý.

“Chúng ta làm một trận một ly.”

Johnny - Depp nhìn Matthew, tiếp đón Keanu - Reeves,“Cùng nhau chúc mừng Matthew cùng Sally.”

Keanu - Reeves hướng Matthew nâng chén rượu,“Chúc mừng các ngươi.”

“Cám ơn.” Matthew cười nói.

Charlize - Theron gật gật đầu, cùng Matthew cùng nhau, nhợt nhạt uống một ngụm.

Johnny - Depp cùng Charlize - Theron vừa ly khai, Zack Snyder cùng David - Allison cùng nhau đi tới.

Zack Snyder nói xong chúc mừng mà nói, lại đối Matthew nói,“Lúc nào có thể bận rộn xong [ Smith vợ chồng ] công tác, ta cùng David bên kia còn chờ các ngươi đâu.”

David - Allison cũng nói,“Matthew, ta là hướng về phía ngươi...... Còn có Zach, mới đầu tư này bộ phim, ngươi chẳng lẽ tưởng ném tới một bên mặc kệ sao?”

Matthew có chút bất đắc dĩ, nói,“Nhờ, hai vị. Ta chỉ là một diễn viên, ngươi khiến ta đi đương nam chính, không thành vấn đề, nhưng trù bị điện ảnh, ta căn bản không hiểu, giúp không được gì.” Hắn giải thích nói,“Tháng sáu phía trước, ta liền muốn đi [ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ đưa tin, quay chụp kỳ khả năng sẽ vượt qua nửa năm.”

Zack Snyder cùng David - Allison cũng biết đây là sự thật, nói này mấy cũng là có chút lo lắng, hiện tại [ Smith vợ chồng ] đại bán đã trở thành kết cục đã định, tương lai Matthew phiến ước khẳng định sẽ tiếp đến nhũn tay, bọn họ rất sợ xuất hiện một loại tình huống, Matthew trái với ước định không lại biểu diễn này bộ phim.

Không phải không có loại này khả năng, [ Kingdom of Heaven ] thất bại sau, rất nhiều truyền thông đều tại xướng suy Sử Thi loại phim, tuy rằng Matthew cùng thiên không chi vũ ký kết hiệp nghị, nhưng hôm nay hắn thương nghiệp kêu gọi lực cự đại, chỉ sợ sẽ có kịch tổ tình nguyện đào cự ngạch tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, cũng muốn thỉnh Matthew đi làm nam chính......

Matthew không phải ngu ngốc, nói,“Zach, David, giữa chúng ta có hiệp nghị, ta nhất định sẽ biểu diễn này nam chính.”

Được đến Matthew này cam đoan bàn mà nói, Zack Snyder cùng David - Allison yên tâm rất nhiều, rất nhanh liền ly khai.

“Các ngươi nói là kia bộ tranh minh họa tiểu thuyết cải biên sao?” Charlize - Theron hảo kỳ hỏi.

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Đúng vậy,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ].”

“Ngươi vẫn là đừng nghĩ này mấy .” Charlize - Theron đột nhiên khiêu dược thức đổi đề tài,“Vẫn là ngẫm lại về sau chúng ta như thế nào chia tay đi.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 361: Sơ Tâm Không Thay Đổi

Mặt sau, lại có Akiva - Goldsman, Orlando - Bloom cùng Stephen - Sommers đám người lại đây chúc, Matthew cùng Charlize - Theron ứng phó qua mười mấy nhóm người, mới có thể tiếp tục đề tài vừa rồi.

“Chúng ta hôm nay đính hôn đâu.” Matthew hạ giọng, đối Charlize - Theron nói,“Ngươi cảm giác hôm nay thảo luận như vậy đề tài thích hợp sao?”

Charlize - Theron mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói,“Phi thường thích hợp.” Nàng dứt khoát hỏi,“Ngươi nghĩ đến thích hợp chia tay lý do ?”

Matthew lắc đầu,“Không có.” Hai người nếu cao điệu tương luyến, lại cao điều đính hôn, đương nhiên không thể nói phân liền phân, như vậy vô cùng có khả năng tạo thành phản đối ảnh hưởng, hắn nghĩ nghĩ nói,“Nếu tìm không thấy thích hợp lý do, duy trì hiện trạng hảo.”

“Đây là không có khả năng .” Charlize - Theron liếc Matthew liếc nhìn,“Ngươi biết ta, ta lý giải ngươi, loại này vui đùa nói vẫn là đừng nói.”

Bọn họ từ vừa bắt đầu chính là giả , vốn chính là tại ra vẻ, nghiêm khắc nói lên mà nói, thậm chí không tồn tại hay không chia tay vấn đề.

Nếu đem một hồi tú đều coi là thật, nàng đầu khẳng định có vấn đề.

“Ta là chăm chú .” Matthew cường điệu nói.

Charlize - Theron lắc đầu,“Ngươi có thể cam đoan đối bạn lữ trung thành sao? Không cần gạt ta, Matthew.”

“Ta......” Matthew chần chờ một hồi lâu,“Đại khái tương lai có thể.”

Dù cho hắn nói có thể, lấy Charlize - Theron đối với hắn lý giải, cũng sẽ không tin tưởng.

Lúc trước hắn, Charlize - Theron, Johnny - Depp cùng Keanu - Reeves cùng nhau uống rượu thời điểm, mấy người liền thảo luận qua phương diện này đề tài, Matthew biểu lộ qua tiến vào Hollywood sơ tâm, hơn nữa phi thường xác định nói sơ tâm sẽ không thay đổi.

Chính hắn đào hố, cuối cùng vẫn là muốn chính mình đến điền.

Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới ở phương diện này lừa Charlize - Theron, tựa như lúc trước cùng Britney thật đi đến cùng nhau sau, hắn liền không lại đối Britney bậy bạ hải xả, ngược lại nghĩ biện pháp dẫn đường nàng ảnh hưởng nàng, tránh cho Britney phạm phải một ít thấp cấp sai lầm.

Thực ra hôm nay phát triển cũng chứng minh, hắn khi đó làm thực có thành quả, Britney đến hiện tại sự nghiệp đều phát triển không ngừng, không có nháo ra loạn thất bát tao sự tình.

Hai người tuy rằng không có khả năng lại trở lại từ trước, nhưng Matthew từ nội tâm chỗ sâu, vẫn là muốn nhìn đến Britney càng chạy càng cao.

Nhìn thấy Matthew xuất thần, Charlize - Theron đâm hắn một chút,“Ngươi nghĩ gì đâu?”

Matthew thuận miệng nói,“Phía trước một vài sự tình.”

Lại có người lại đây tỏ vẻ chúc mừng, Matthew cùng Charlize - Theron ứng phó qua sau, Charlize - Theron thấp giọng nói,“Thực ra ta tưởng đến một lý do, hơn nữa phi thường thích hợp, hẳn là sẽ không tổn hại đến ngươi hoặc là của ta danh dự.”

Matthew không có nói tiếp, trong lòng cũng có chút mâu thuẫn, một phương diện không tưởng buông tay sơ tâm, một phương diện khác lại xác thật đối Charlize - Theron rất động tâm.

Nhưng hắn rất rõ ràng, Charlize - Theron căn bản không có khả năng khoan nhượng hắn kia cái gọi là sơ tâm.

Charlize - Theron cũng không phải hoa si cùng ngốc tử, dù cho phóng nhãn toàn bộ Hollywood, tuyệt đại đa số ngôi sao phu thê ở giữa, một khi có một phương xuất quỹ, đến cuối cùng cơ bản đều lấy ly hôn chia tay kết thúc, thiếu bộ phận cái loại này làm như không thấy , cũng là đạt thành ăn ý, các ngoạn các .

Mặc kệ Matthew hay không tiếp nói, Charlize - Theron trực tiếp đến gần hắn bên tai, nói nhỏ vài câu.

Nghe được vài câu này, Matthew khóe miệng bắt đầu hơi hơi run run, độ dày có thể so với tường thành trên mặt, thế nhưng hiếm thấy hiển lộ ra vài phần xấu hổ.

“Sally, ngươi là đang nói đùa đi?” Hắn quay đầu nhìn Charlize - Theron,“Này cũng có thể xem như chia tay lý do?”

“Vì sao không thể?” Charlize - Theron đầy mặt chăm chú,“Ta sẽ không ở trên loại chuyện này nói đùa.”

Nàng cường điệu nói,“Ta suy xét có một đoạn thời gian , này lý do không ảnh hưởng toàn cục.”

Matthew vẫn là có chút xấu hổ,“Ta biết không ảnh hưởng toàn cục, nhưng như vậy thật hảo sao?”

Charlize - Theron hơi hơi nhún vai,“Ngươi có càng thích hợp lý do sao?”

Matthew nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc đầu.

Charlize - Theron còn nói thêm,“Ngươi có thể cùng Helen - Hermann thương lượng một chút, dù sao chúng ta còn có đoạn thời gian mới chia tay.”

Matthew không có nói tiếp, bởi vì hắn nhìn thấy Walt Disney tân nhậm CEO Robert - Iger đi tới.

“Hải, Matthew. Hải, Charlize.” Robert - Iger trước cùng hai người chào hỏi, tiếp còn nói thêm,“Chúc mừng các ngươi.”

“Cám ơn.” Charlize - Theron cười nói.

Matthew lại dùng cùng loại chúc mừng ngữ khí nói,“Chúng ta cũng muốn chúc mừng ngươi, Bob. Chúc mừng ngươi trở thành Walt Disney chưởng đà nhân.”

Walt Disney bên trong quyền lực tranh đấu đến cùng phát sinh cái gì, hắn không phải rất rõ ràng, nhưng nghĩ đến cũng dị thường kịch liệt, Robert - Iger có thể mở một đường máu, giành xuống CEO vị trí, đủ để chứng minh này chỉ cười ngây ngô chuột Mickey tuyệt không là nhân vật bình thường.

Cùng loại này nhân làm tốt quan hệ, không có chỗ hỏng.

Matthew nhớ rõ Jerry - Bruckheimer như vậy đánh giá qua Robert - Iger: Hắn bao giờ cũng là phi thường lãnh tĩnh, lý trí, hơn nữa thông tình đạt lý, cho nên hắn giỏi về mượn dùng người khác đến hoàn thành công tác, hắn tại quản lý trung không cần thủ đoạn mạnh mẽ chính sách.

Robert - Iger nói xong hàn huyên mà nói, tự nhiên mà vậy chuyển hướng về phía công tác phương diện, hôm nay Walt Disney rốt cuộc kết thúc duy trì liên tục mấy năm phân tranh, đem Michael - Eisner cùng Michael - Ovitz lưu lại đến một chuỗi dài vấn đề, dần dần làm rõ, cũng chuẩn bị lại đi lên phát triển cao tốc đường.

Điện ảnh nội dung chế tác, luôn luôn là Walt Disney trọng yếu nghiệp vụ.

“Matthew, Disney cùng ngươi hợp tác nhiều bộ điện ảnh, đều lấy được thành công.” Robert - Iger lại lộ ra chuột Mickey bàn khả ái tươi cười,“Hi vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác đi xuống.”

“Ta cũng là nghĩ như vậy .” Matthew hợp thời nói,“Có Disney duy trì, tưởng không thành công cũng khó a.”

Hắn nghĩ đến [ Sparta ba trăm dũng sĩ ], còn nói thêm,“Bob, ta cùng [ Dawn of the Dead ] đạo diễn Zack Snyder chuẩn bị hợp tác một tân hạng mục, trước mắt còn không có tìm đến thích hợp phát hành thương.”

Robert - Iger vừa rời đi Disney ảnh nghiệp, trở lại Walt Disney bản bộ, đối với điện ảnh nghề tương đương lý giải, thử hỏi,“Ngươi tại hạng mục trung......”

Matthew minh bạch hắn ý tứ, nói,“Ta là nam chính.” Hắn nghĩ đến Disney ảnh nghiệp thiên nhi đồng hướng vận doanh sách lược, bổ sung nói,“Hẳn là sẽ là một bộ R cấp phiến.”

Nghe được Matthew là nam chính, Robert - Iger lập tức nói,“Như vậy, ta khiến Touchstone Pictures hoặc là Buena Vista International nhân liên hệ ngươi hảo.”

Hắn nói chỉ là liên hệ, không có mù quáng cấp ra bất cứ hứa hẹn.

Matthew rất rõ ràng, một CEO vừa không khả năng đi quản nào đó bộ phim cụ thể chấp hành, càng không có khả năng nghe người khác lừa dối vài câu, chụp trán liền làm quyết định, Robert - Iger cấp ra trả lời thuyết phục, đã khiến hắn rất hài lòng .

Liền tại Matthew cùng Robert - Iger trò chuyện đồng thời, Akiva - Goldsman tìm tới trốn ở yến hội thính trong góc hẻo lánh Helen - Hermann.

“Như thế nào một người tại đây?” Akiva - Goldsman ngồi ở Helen - Hermann đối diện,“Không đi chúc mừng Matthew?”

Helen - Hermann thò ngón tay, nhẹ nhàng đẩy dưới viền đen kính mắt, thấy chung quanh không có người, nói thẳng,“Này chỉ là một hồi tú, người khác không rõ ràng, chúng ta còn không biết sao?”

Akiva - Goldsman cười cười, nói,“Bên ngoài đến truyền thông rất nhiều, hiệu quả hẳn là không sai.”

“Chúng ta hao phí nhiều như vậy tài nguyên.” Helen - Hermann bình tĩnh nói,“Còn đem Dior cùng Mercedes Benz tha tiến vào, nếu là còn chưa hiệu quả mà nói, không bằng trực tiếp rời khỏi Hollywood.”

“Nói không sai.” Akiva - Goldsman đột nhiên chuyển đề tài,“Helen, Matthew 2007 năm trước sau trong khoảng thời gian này, có lịch phát hành an bài sao?”

Helen - Hermann suy nghĩ một hồi, lắc đầu,“Tạm thời còn không có.” Nàng hỏi tiếp nói,“Ngươi có tân hạng mục đích?”

“Ân.” Akiva - Goldsman nói thẳng,“Ta tính toán mời Matthew biểu diễn của ta tân hạng mục nam chính.”

Hắn tân hạng mục, trước mắt đã bắt đầu viết kịch bản , phía trước cũng cùng Matthew đề cập qua việc này, lúc ấy cũng chính là trước tiên thấu phong, không có ý khác, hiện tại [ Smith vợ chồng ] tuần đầu box office đại bạo, thương nghiệp bên trên đạt được thành công liền tại trước mắt, cũng kiên định hắn sử dụng Matthew đảm nhiệm nam chính ý tưởng.

Nguyên bản, hắn thuê biên kịch Marco - Protosevich muốn đem nam chính thiết lập thành hắc nhân, để phù hợp trước mắt Hollywood tình thế, nhưng hôm trước [ Smith vợ chồng ] cuối tuần đầu box office thống kê ra lô sau, hắn quả quyết phủ định Marco - Protosevich thiết tưởng.

Nam chính kêu gọi lực trọng yếu phi thường, mà Matthew - Horner lại một lần chứng minh hắn thương nghiệp giá trị.

Này hạng mục, mặt sau còn muốn tìm nhà sản xuất cùng phát hành thương, có Matthew - Horner như vậy chân chính có đủ box office kêu gọi lực ngôi sao gia nhập liên minh, tất nhiên sẽ thuận lợi rất nhiều.

Helen - Hermann phía trước nghe Matthew đề cập qua việc này, nghĩ nghĩ, nói,“Chúng ta hợp tác qua, cũng thành công , nếu của ngươi kế tiếp hạng mục thích hợp, Matthew khẳng định sẽ ưu tiên suy xét.”

Akiva - Goldsman cũng biết, Helen - Hermann sẽ không chỉ nghe hắn nói vài câu, liền đáp ứng cái gì, còn nói thêm,“Đẳng kịch bản hoàn thành , ta sẽ đưa đến ngươi trong tay một phần.”

“Yên tâm.” Helen - Hermann cùng hắn cũng là lão bằng hữu ,“Ta khẳng định trước tiên chuyển giao cho Matthew.”

Akiva - Goldsman ngẩng đầu nhìn hướng Matthew cùng Charlize - Theron bên kia, Matthew còn tại cùng Robert - Iger trò chuyện, tình huống rất rõ ràng, theo diễn viên chính điện ảnh một bộ tiếp một bộ đạt được thành công, Matthew - Horner đang tại dần dần trở thành Hollywood các đại nhà sản xuất trong mắt thành công bảo đảm.

Kế tiếp hạng mục, hắn cần bao nhiêu thù lao, mới có thể đả động Matthew - Horner?

Thời gian dần muộn, lục tục có người cáo từ rời đi, Matthew cùng Charlize - Theron cũng đi đến yến hội thính cửa, đưa đi một có một khách, từng cái khách trước khi rời đi, đều sẽ được đến hai người tặng Dior lễ bao, sau đó lại do xe Benz đem bọn họ đưa trở về.

Mãi cho đến nửa đêm, tân khách mới toàn bộ đi xong, Matthew tiếp đón Charlize - Theron đi nghỉ ngơi, Liszt nhân rất nhanh liền sẽ tiến vào kết thúc, có nhân viên bảo vệ cùng trang viên người hầu nhìn chằm chằm, cũng không cần bọn họ bận tâm.

Matthew càng quan tâm là trận này siêu cấp đại tú hiệu quả như thế nào.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 362: Trung Ảnh Tập Đoàn

Liền tại đêm đó,TMZ tại trang web trên trang đầu công khai đính hôn nghi thức bộ phận ảnh chụp cùng video, chẳng sợ thời gian tiếp cận nửa đêm, trang web lưu lượng cũng đột nhiên xuất hiện bạo tạc tính tăng trưởng, video một độ tạp đến không thể quan khán.

Đến ngày hôm sau, giải trí truyền thông bên trên càng là phô thiên cái địa đưa tin, khiến Matthew cùng Charlize - Theron kiếm đủ nhãn cầu.

Chuyện này từ ban sơ kế hoạch, cho tới bây giờ thực thi, chừng hơn nửa năm thời gian, làm đương sự Matthew cùng Charlize - Theron không có một chút cảm giác không thích hợp địa phương.

Matthew tự nhiên không cần đi nói, một giải trí ngôi sao không có độ hấp thụ ánh sáng cơ bản tương đương xong đời.

Cho dù là bắt đầu khi hơi chút có như vậy một điểm kháng cự Charlize - Theron, hiện tại cũng rất thản nhiên.

Nơi này là Hollywood, là giới giải trí, mỗi ngày đều tại trình diễn vô số phân phân hợp hợp, muốn tìm ngây thơ nam nữ mà nói, vẫn là đi Beverly trung học hoặc là Harvard-Westlake trường học đi.

Có lẽ có chút mới vừa vào nghề nhân xác thật là ngây thơ nam nữ, nhưng một đường bò đến Matthew hoặc là Charlize - Theron loại này già vị hoặc là đẳng cấp nhân, cái nào không phải thân kinh bách chiến?

Lại nói, Phổ La đại chúng trừ ảnh thị tác phẩm ngoài, tối chú ý ngôi sao , thực ra vẫn là này mấy thân kinh bách chiến loại gì đó.

Muốn nhìn ngây thơ nam nữ, sinh tử dắt tay đến đầu bạc luyến tình , cũng sẽ không đến trong hiện thực Hollywood ngôi sao trên người đến tìm, kia vài chỉ tồn tại Hollywood các ngôi sao diễn viên chính điện ảnh bên trong.

Đừng nói Matthew như vậy tiến vào Hollywood khi liền có ý tưởng nhân, đi xem cơ hồ là hồn nhiên cùng cao quý đại danh từ Audrey - Hepburn đi, nàng tình sử đồng dạng có thể nói phấn khích.

Thậm chí qua thượng mười năm, giống Matthew cùng Charlize - Theron như vậy chuyện xấu hâm nóng, cũng khó mà dẫn phát truyền thông cùng công chúng hứng thú, bởi vì Hollywood loại chuyện này càng ngày càng nhiều, ngôi sao muốn hấp dẫn chú ý, duy trì độ hấp thụ ánh sáng, cần tân lại phù hợp xã hội tình thế phát triển phương thức.

Vì thế, mặc kệ có phải hay không thật đồng tính luyến, vô số nam nữ ngôi sao phân phân đi lên “Xuất quỹ” Này lưu hành đại đạo.

Hollywood thật tồn tại nhiều như vậy đồng tính luyến?

Thực ra đại bộ phận người đều minh bạch, chỉ có cực ít một bộ phận là thật đồng tính luyến, đại bộ phận ngôi sao hoặc là chế tạo đề tài, hoặc chính là khác phái ở giữa làm quá nhiều đều chán, muốn truy cầu mới mẻ kích thích.

Này giới vốn chính là như vậy, đừng nói xâm nhập trong đó , tựa như Matthew từng như vậy, chỉ đứng ở xa xa xem xem giải trí tin tức, cũng không khó phân biệt ra nó bộ dáng.

Hôm nay niên đại này, cùng loại với như vậy hâm nóng, vẫn là rất có thị trường , điểm ấy trực tiếp thể hiện [ Smith vợ chồng ] Bắc Mĩ trên box office.

Tiến vào một tuần này tới nay,[ Smith vợ chồng ] ngày làm việc box office không thể tránh khỏi xuất hiện trượt, thứ hai đạt được 1050 vạn dollar, thứ ba giảm giá ngày 1110 vạn dollar, thứ tư Matthew đính hôn ngày đó 1020 vạn dollar......

Nhưng đến thứ năm, nhận đến truyền thông điên cuồng đưa tin ảnh hưởng cùng kích thích,[ Smith vợ chồng ] đơn ngày sản xuất bạo trướng đến 1420 vạn dollar.

Bốn ngày làm việc,[ Smith vợ chồng ] từ Bắc Mĩ lại thu 4600 vạn dollar, Bắc Mĩ box office tổng ngạch thoải mái vượt qua một ức dollar.

Theo sau, phim tiến vào thứ hai cuối tuần chiếu phim, Bắc Mĩ trên thị trường xuất hiện một bộ chân chính cự vô bá cấp bậc phim --[ Star Wars Episode 3: Sith báo thù ].

Người Mĩ với Tinh cầu đại chiến hệ liệt tình tiết, là Matthew người như thế không thể lý giải , cho dù là tại Hollywood dốc sức làm này vài năm, cũng tưởng không rõ lộng hai thanh kiếm quang, ở nơi đó không hề có lực lượng cảm huy đến huy đi, có cái gì hảo xem .

Đương nhiên, hắn bao nhiêu có thể ý thức được, Star Wars văn hóa lưu hành, khả năng cùng USA khuyết thiếu độc thuộc về chính mình văn hóa có liên quan, còn có chính là Lucas ảnh nghiệp marketing mở rộng đắc lực.

Matthew xem qua một phần không chính thức thống kê số liệu, hôm nay ngũ bộ Tinh Chiến điện ảnh thêm vào cùng một chỗ, box office sản xuất cũng bất quá hơn ba mươi ức dollar, quanh thân sản phẩm tiêu thụ mức lại vượt qua 200 ức dollar.

Này một số liệu thật giả, Matthew không thể hiểu hết, nhưng George - Lucas là Hollywood công nhận đạo diễn đệ nhất phú hào, hơn phân nửa thân gia không thể nghi ngờ đều đến từ Star Wars hệ liệt.

Bất quá, George - Lucas đẩy ra [ Star Wars Episode ] hệ liệt sau ngày cũng không dễ chịu.

[ u linh uy hiếp ] chê khen nửa nọ nửa kia,[ nhân bản nhân tiến công ] chịu đủ fan Star Wars lên án, công kích George - Lucas hủy Star Wars hệ liệt fan điện ảnh càng là không ở số ít, này mấy tình huống cũng kéo dài đến [ Sith báo thù ] trên người.

[ Sith báo thù ] phát hành phía trước, vì điều động các fan Star Wars tính tích cực, tận lực che giấu [ nhân bản nhân tiến công ] dẫn phát phản đối hiệu ứng, George - Lucas thậm chí công khai tuyên bố,[ Sith báo thù ] sẽ là toàn bộ Star Wars hệ liệt kết thúc thiên.

Matthew rất rõ ràng, này xác thật là George - Lucas đạo diễn Star Wars hệ liệt kết thúc thiên, cho dù không phải Star Wars hệ liệt kết thúc thiên.

Hollywood tuyên truyền hâm nóng điểm mấu chốt đều rất thấp, nhắm mắt lại nói dối chỉ là cơ bản nhất kỹ năng, cùng loại cái gì kết thúc thiên hoặc là cuối cùng một bộ điện ảnh, nghe một chút liền hảo.

Tỷ như Luc Besson, tại [ lang khuyển Danny ] thông cáo thượng, lại một lần nói đến hắn mười bộ điện ảnh kế hoạch......

Tuy rằng George - Lucas tuyên bố [ Sith báo thù ] là Star Wars hệ liệt kết thúc thiên, nhưng cuối tuần ba ngày sau sau, nhận đến phía trước [ u linh uy hiếp ] cùng [ nhân bản nhân tiến công ] ảnh hưởng,[ Sith báo thù ] box office, không có trong tưởng tượng kết thúc thiên như vậy siêu cấp đại bùng nổ.

Này bộ phim Bắc Mĩ cuối tuần đầu 1 ức 843 vạn dollar box office, rõ ràng thấp hơn nghiệp nội chờ mong.

Nếu đổi thành mặt khác điện ảnh, này không thể nghi ngờ là một đại bạo con số, đối với Star Wars hệ liệt kết thúc thiên, chỉ có thể nói còn có thể.

Matthew cũng tranh thủ đi Beverly Hills một nhà rạp chiếu phim nhìn [ Sith báo thù ], từng hắn xem qua này hệ liệt, không có bao nhiêu đại hứng thú, nhưng Charlize - Theron có thể xem như non nửa fan Star Wars, hắn cũng cùng Charlize - Theron chuyên môn nhìn một lần.

Bởi kế tiếp còn muốn phân biệt cấp Dior cùng Mercedes Benz trạm đài làm tuyên truyền, hai người đính hôn nghi thức sau, không có ra ngoài lữ hành, tạm thời chỉ có thể chờ ở Los Angeles, chung quy đều có hiệp ước tự thân.

Dùng Charlize - Theron lời đến nói, cùng nhau xem [ Sith báo thù ] coi như là đặc thù đính hôn nghỉ phép .

Matthew xem qua này bộ phim sau, tuy rằng đối Jedi Knights mềm nhũn động tác không có hứng thú, nhưng cũng không thể không thừa nhận,[ Sith báo thù ] tuyệt đối xưng được với Sử Thi như vậy tráng lệ, so [ u linh uy hiếp ] cùng [ nhân bản nhân tiến công ] mạnh hơn nhiều.

Dù cho Anakin Skywalker chuyển biến vẫn là có chút trải đệm không đủ, lại cũng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm.

Không nói khác, đan luận kịch tình mà nói,[ Sith báo thù ] tuyệt đối miểu sát [ Smith vợ chồng ].

Charlize - Theron xem xong điện ảnh khi, như vậy đối với hắn nói qua, nhìn từng nhân vật không thể vãn hồi hướng đi sớm biết được kết cục, có một loại số mệnh bi thương cảm.

Anakin Skywalker biến thành hắc võ sĩ; Padmé - Amidala tâm tử mà thân tử, lưu lại Luke cùng Lea; Nhân phẩm vương Obi-Wan che dấu tung tích; Nước cộng hoà biến thành đế quốc......

Đương nhiên, còn có Anakin Skywalker lưu lại một câu rất đẹp lợi kiên mà nói:“Nếu ngươi bất hòa ta đứng chung một chỗ, vậy ngươi liền tại địch nhân một bên.”

Lời này cực kỳ giống Washington đương cục diễn xuất.

Cùng loại liên lụy đến chính trị sự tình, Matthew cũng chính là ngẫm lại, cũng sẽ không thật làm cái gì, nhiều lắm thời cơ thích hợp thời điểm, nhảy ra đánh cãi nhau, chung quy không mắng Washington đương cục Hollywood ngôi sao, tuyệt đối không phải một đủ tư cách Hollywood ngôi sao, cũng sẽ có vẻ đặc biệt không có cách điệu.

[ Sith báo thù ] phản ứng không bằng mong muốn, này đối chiếu phim tiến vào thứ hai cuối tuần [ Smith vợ chồng ] không thể nghi ngờ là chuyện tốt, thêm Matthew cùng Charlize - Theron tin tức phô thiên cái địa như vậy,[ Smith vợ chồng ] không có gặp đến rõ ràng trùng kích, box office xu thế tương đương vững vàng.

Phát hành thứ hai cuối tuần,[ Smith vợ chồng ] ba ngày sản xuất chỉ so cuối tuần đầu trượt 45%, báo thu 4150 vạn dollar, Bắc Mĩ box office nhất cử đạt tới 1 ức 6310 vạn dollar.

So với [ Smith vợ chồng ], chân chính nhận đến [ Sith báo thù ] trùng kích , là [ lang khuyển Danny ] cùng [ Kingdom of Heaven ] này mấy phim, này hai bộ vốn là khai họa không tốt, cuối tuần này ba ngày box office càng là trượt đến 400 vạn dollar cấp bậc.

Cùng lúc đó,[ Smith vợ chồng ] cũng tại tiếp cận 80 hải ngoại quốc gia cùng địa khu phát hành, nhận đến Bắc Mĩ đại nhiệt ảnh hưởng, hải ngoại phản ứng nhiệt liệt, tuần đầu liền từ hải ngoại cuốn đi 1 ức 1000 vạn dollar.

Universal ảnh nghiệp còn truyền lại đây một khiến Matthew rất cảm thấy hứng thú tin tức, Thái Bình Dương bờ bên kia Trung Ảnh tập đoàn đã xác định tiến cử [ Smith vợ chồng ], bởi phim PG-13 phân cấp, lại không đề cập bất cứ chính trị cùng địa vực tính mẫn cảm vấn đề, rất thuận lợi liền thông qua đại kéo xét duyệt, đem vào tháng sáu thượng tuần chính thức ở bên kia rạp chiếu phim bên trong phát hành.

Trung Ảnh tập đoàn còn hướng Universal ảnh nghiệp phát đến chính thức Văn Hàm, muốn mời [ Smith vợ chồng ] kịch tổ chủ sáng nhân viên đi Thái Bình Dương bờ bên kia làm một lần đầu thức.

Rất rõ ràng, tại đây tin tức độ cao phát đạt niên đại, Matthew cùng Charlize - Theron chuyện xấu đã truyền đến Thái Bình Dương bờ bên kia, Trung Ảnh tập đoàn cũng ý thức được trong đó khả năng tồn tại giá trị.

Nhưng Universal ảnh nghiệp vẫn không có minh xác trả lời thuyết phục, bởi vì Thái Bình Dương bờ bên kia chỉ có 13% box office phân thành, khuyết thiếu đầy đủ lực hấp dẫn.

Matthew cũng rất tưởng trở về xem xem, kế tiếp hành trình lại bài thực mãn, có Mercedes Benz quảng cáo hoạt động cần tham gia, cuối tháng còn muốn đi [ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ báo danh.

Universal ảnh nghiệp cùng Summit Entertainment tại trưng cầu qua Matthew cùng Charlize - Theron bên này hành trình sau, uyển cự Trung Ảnh tập đoàn mời.

Bất quá, Matthew từ Helen - Hermann bên kia được đến tin tức, Disney ảnh nghiệp đang tại cùng Trung Ảnh tập đoàn đàm phán, tranh thủ có thể ở Thái Bình Dương bờ bên kia vi [ Cướp biển vùng Caribbean ] tục tập tổ chức một lần lần đầu thức.

Walt Disney so Universal ảnh nghiệp càng thêm coi trọng Thái Bình Dương bờ bên kia thị trường, nghe nói đang tại tranh thủ thành lập một hoàn toàn mới Disney nhạc viên, Disney ảnh nghiệp ở bên kia vi [ Cướp biển vùng Caribbean ] tục tập tổ chức lần đầu thức, cũng phù hợp toàn bộ tập đoàn chiến lược.

Này mấy đều không là Matthew có thể quyết định , nếu đến lúc đó thật tại Thái Bình Dương bờ bên kia tổ chức lần đầu thức, qua xem xem cũng hảo.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 363: Đồng Hồ Đại Ngôn

Phanh -- phanh -- phanh --

Đứng ở xạ kích vị phía trước, Matthew cầm trong tay AR-15 súng trường, ngắm chuẩn ba mươi mét ngoại bia ngắm, chầm chậm bóp cò súng, súng máy bán tự động bắn ra một phát lại một phát viên đạn, chuẩn xác mệnh trung tiêu bia.

Matthew khấu động mười lần cò súng sau, buông xuống trong tay súng máy bán tự động, lại hái xuống tai nghe.

“Tám mươi chín hoàn !”

Điện tử báo bia viên thanh âm vang lên.

Mặc một thân vận động trang Charlize - Theron đi tới, đối Matthew nói,“Thương pháp rất không sai a.”

Matthew lui điệu súng trường băng đạn, nói,“Ta thường xuyên luyện tập.”

Hắn cầm lấy một tân băng đạn, nhét vào hoàn tất, hỏi Charlize - Theron,“Muốn hay không thử xem?”

Charlize - Theron lắc đầu,“Coi như hết, ta vừa ngoạn súng lục, chấn cổ tay (thủ đoạn) đến hiện tại đều đau.” Nàng hai tay ôm ngực,“Sớm biết không với ngươi tới nơi này , còn không bằng trốn ở trong phòng xem sách.”

Matthew kéo dưới chốt súng, phát ra rào rào một tiếng, còn nói thêm,“Thời gian dài oa ở trong phòng, dễ dàng mốc meo.”

Nói xong, hắn cũng không mang tai nghe, nâng thương lại ngắm chuẩn ba mươi mét ngoại bia ngắm, tiếng súng liên tiếp không ngừng vang lên.

Charlize - Theron nhìn thấy Matthew hứng trí bừng bừng, chủ động lui ra phía sau vài bước, tựa hồ nam nhân đối với thương thứ này, bao giờ cũng là có khác tầm thường si mê.

Đây là súng ống câu lạc bộ khách quý sân bắn, trừ nàng cùng Matthew, hôm nay nơi này không có người khác, gặp Matthew đánh xong một băng đạn, lại cầm lấy một tân băng đạn, Charlize - Theron dứt khoát thối lui đến nơi nghỉ ngơi bên kia, ngồi xuống.

Nàng xem Matthew, người này tựa hồ tinh lực vĩnh viễn đều như vậy tràn đầy, ngày hôm qua tham gia hoàn Mercedes Benz hoạt động, hắn trở về đều tiếp cận nửa đêm , lại cùng nàng cùng nhau ép buộc thời gian dài như vậy, hôm nay sớm như cũ đúng giờ rời giường chạy bộ, theo sau đi đến nơi này bắn bia, một điểm mệt nhọc dấu hiệu cũng không có.

Nghĩ đến đây, Charlize - Theron lại một lần duỗi người đánh ngáp, tối hôm qua ép buộc thời gian quá dài , nàng căn bản là không có ngủ hảo.

“Chín mươi mốt hoàn !”

Lại là mười lần súng vang qua đi, điện tử báo bia viên thanh âm lại vang lên.

Charlize - Theron cũng phát hiện , Matthew hiện tại ba mươi mét xạ kích tiêu chuẩn, chia đều chính là tại cửu hoàn tả hữu, này tại nghiệp dư tuyển thủ bên trong, phỏng chừng cũng có thể tính cao cấp .

Phòng khách quý môn lúc này bị người từ bên ngoài đẩy ra, một tầm bốn mươi tuổi cường tráng nam nhân đi đến, Charlize - Theron quay đầu nhìn, người này còn có ấn tượng, thượng chu tham gia qua kia trường đính hôn party.

Nam nhân đi tới, quen thuộc cùng nàng chào hỏi,“Hải, Charlize.”

Charlize - Theron nhớ lại hắn là ai, đứng lên cười đáp lại nói,“Ngươi hảo, Neborah.”

Matthew cũng nghe đến Neborah thanh âm, buông xuống súng máy bán tự động, đi đến bên này, nói,“Ngươi như thế nào có thời gian lại đây?”

Neborah nở nụ cười,“Ta hiện tại là súng ống câu lạc bộ lão bản chi nhất .”

“Úc?” Matthew không khỏi hảo kỳ hỏi,“Ngươi lại mở rộng sinh ý ?”

“So ngươi kém xa.” Neborah thuận miệng giải thích nói,“Câu lạc bộ một đại cổ đông mặt khác sinh ý ra điểm vấn đề, cần tiền mặt quay vòng, ta liền đem cổ quyền ra mua.”

Hắn nhìn Charlize - Theron liếc nhìn, còn nói thêm,“Matthew, nguyên bản ta còn tưởng kéo ngươi cùng nhau, ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này rất bận, ta cũng liền không đi quấy rầy ngươi.”

Matthew nở nụ cười,“May mắn ngươi không đi tìm ta, ta trong khoảng thời gian này cũng không có tiền, đều dùng đến mua phòng ở .”

Horner trang viên trừ thủ phó ngoài, mặt khác khoản tiền đều là thế chấp, bất quá như vậy cũng có ưu việt, mua phòng rất nhiều phí dụng là có thể lấy đến để thuế .

Đương nhiên, ở trên phiến thổ địa này mua phòng mỗi năm đều phải giao nộp bất động sản thuế, toàn mĩ bất động sản thuế suất, các châu quận có điều bất đồng, cơ bản là 1% đến 3.3% ở giữa, này thuế suất không phải căn cứ mua phòng giá đến, mà là phòng ốc phía trước thực tế giá trị.

Như là Los Angeles, Houston cùng New York đẳng thành thị, đều là bất động sản thuế phổ biến tương đối cao địa phương.

Los Angeles hoàn hảo điểm, các quận thị chia đều thuế suất không đến 1%, Beverly Hills hào trạch tương đối cao, tỷ như Matthew kia đống hào trạch, mỗi năm thuế suất tại 1.2%.

Nói cách khác, dựa theo mua phòng 2500 vạn dollar giá, Horner trang viên năm đó bất động sản thuế liền có 30 vạn dollar.

Cái này cũng chưa tính cao, New York Manhattan bất động sản thuế cao tới 3%.

Sinh hoạt tại này quốc gia, nhà ở phí tổn tương đương cao.

Duy nhất đáng được ăn mừng là, chỉ cần có thể giao được bất động sản thuế, này đống phòng ở chính là cá nhân vĩnh cửu tư nhân sản nghiệp.

Pháp luật là như vậy quy định , USA nghe nói đồng dạng cũng có biến thành bạo lực di dời, bất quá Matthew không cần lo lắng, như thế nào sách cũng sách không đến Beverly Hills Nam Sơn pha loại này siêu cấp phú hào khu đến.

Giống vạn thuế quốc gia thuế thu thứ này, Matthew này vài năm cũng chỉ là có mặt ngoài lý giải, hắn thuế vụ đều là giao cho luật sư cùng PwC kế toán viên cao cấp xử lý.

Hơn nữa theo hắn thu nhập gia tăng mãnh liệt, Helen - Hermann cũng tại trù tính tân hợp pháp trốn thuế thi thố.

Bên cạnh Charlize - Theron lúc này lại ngáp một cái, Matthew xem nàng cường đánh tinh thần, đối Neborah nói,“Ngày mai ta đi trung tâm thể hình chúng ta lại trò chuyện, ta còn có chuyện, đi trước .”

Neborah đại khái nhìn ra, cũng không giữ lại, nói,“Chúng ta đây ngày mai buổi chiều gặp.”

Matthew cùng Charlize - Theron rất nhanh ra súng ống câu lạc bộ, đi đến trên bãi đỗ xe xe, Matthew phát động Benz đại G, rẽ lên hồi Beverly Hills đường.

“Ta ngủ một hồi.” Charlize - Theron hất lên trang phục vận động mũ trùm, gắn vào trên đầu.

Matthew dần dần nhanh hơn tốc độ xe, nói,“Như vậy khốn?”

Charlize - Theron cho hắn một đôi bạch nhãn cầu,“Còn không phải ngươi.”

Matthew nhún vai, một điểm cũng không có tự giác,“Tối hôm qua là ngươi ôm ta không để ta đình .”

“Ta khi đó đến cảm giác .” Charlize - Theron không chút nào che giấu nói,“Ngươi cũng không phải không biết, ta kia phương diện tương đối trì độn, nếu không phải ngươi, ta ngay cả hứng thú cũng không bao nhiêu.”

Nàng nửa đoạn sau nói không có nói, Matthew thật sự là có chút quá mức cường hãn .

“Đúng.” Charlize - Theron bỗng nhiên chuyển đề tài, hỏi,“Ta ngày đó với ngươi nói lý do, ngươi cùng Helen - Hermann thương nghị qua sao?”

Matthew một tay đỡ trụ tay lái, một tay còn lại vỗ dưới đầu,“Ta đem việc này cấp quên .”

Charlize - Theron nhíu mày,“Ngươi tốt nhất mau chóng cùng Helen - Hermann thương lượng một chút.”

Nếu tìm đến thích hợp lý do, kia liền nhanh chóng tìm thích hợp thời cơ chia tay hảo, kéo xuống đi mà nói, ai biết sẽ phát sinh cái gì biến cố.

Lời này mặt sau tiềm ý tứ, Matthew có thể nghe hiểu được, dùng hắn từng sinh hoạt qua Thái Bình Dương bên kia lời đến nói, dưa hái xanh không ngọt.

“Như vậy đi, một hồi ngươi trở về nghỉ ngơi.” Charlize - Theron lần nữa thúc giục, Matthew cũng không lại chần chờ,“Ta đi Thiên Sứ trù tính công ty tìm Helen trước mặt đàm.”

Lái xe trở lại Horner trang viên, buông xuống Charlize - Theron, Matthew trước cấp Helen - Hermann đánh điện thoại, xác định nàng tại trù tính công ty, lập tức lái xe chạy tới Burbank, đi đến Thiên Sứ trù tính công ty, gặp được Helen - Hermann, đem Charlize - Theron ngày đó mà nói, đại khái thuật lại một lần.

Helen - Hermann ngược lại là tuyệt không xấu hổ, hai tay giao nhau dựng lên cằm, tự hỏi lên.

Matthew không lại lên tiếng, ngồi ở bàn công tác đối diện trên ghế, kiên nhẫn đợi lên, Helen - Hermann ở phương diện này phán đoán, so với hắn tin cậy nhiều.

Qua chừng hai ba phút, Helen - Hermann mới mở miệng nói,“Này xác thật là ý kiến hay, so với ta nguyên bản cho các ngươi tìm lý do, càng có thể giảm bớt phản đối hiệu ứng, loại sự tình này ai cũng nói không ra cái gì đến.”

“Ngày đó Sally theo ta nói sau.” Matthew lúc này cũng nói,“Ta cũng tưởng qua, giống như nàng nói có điểm đạo lý.”

Helen - Hermann dựng thẳng lên ngón tay, lắc lắc, nói,“Không phải có điểm đạo lý, là rất có đạo lý. Chúng ta có thể tưởng tượng một chút, Charlize - Theron nguyên bản liền có cùng loại nghe đồn, nhiều lắm phương diện này nghe đồn càng rộng, nhưng đối với nàng này đẳng cấp nữ ngôi sao đến nói, cũng không phải chuyện xấu.”

Matthew nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, hắn cùng Charlize - Theron có quá nhiều lần xâm nhập trao đổi, tự nhiên lý giải nghe đồn không giả, Charlize - Theron đến cảm giác không phải bình thường chậm.

“Lại nói ngươi.” Helen - Hermann nhịn xuống muốn cười xúc động, vẫn là duy trì kia phó bình tĩnh bộ dáng,“Ngươi là nam nhân, vẫn là Hollywood cùng toàn mĩ có danh ngạnh hán cùng cường hãn hình nam nhân, loại sự tình này đối với ngươi mà nói, căn bản không có chỗ hỏng.”

Nàng lại bổ sung một câu,“Xác thực điểm đến nói, liền tính bị người rộng rãi thảo luận, loại sự tình này đối với bất cứ nam nhân đều không phải chuyện xấu.”

Matthew trực tiếp hỏi,“Chúng ta muốn chọn dùng sao?”

“Ân......” Helen - Hermann lại suy xét một phen, nói,“Như vậy đi, ta trước cùng Charlize - Theron người đại diện cùng kịch tổ phương diện trao đổi một chút, Mercedes Benz phương diện cũng muốn trước tiên đánh hảo tiếp đón.”

“Có thể.” Matthew biết việc này liên lụy đến nhiều mặt, không thể sốt ruột.

Helen - Hermann lại dặn dò nói,“Tại ta xác định hảo phía trước, ngươi ngàn vạn không cần thiện tác chủ trương.”

Matthew gật gật đầu,“Ta biết.”

Trận này tú cũng không phải hắn cùng Charlize - Theron cá nhân show, không chỉ liên lụy đến một điện ảnh kịch tổ, còn có hai nhà đại hình phẩm bài, xằng bậy mà nói chỉ biết đem sự tình làm tạp.

Helen - Hermann chuyển đề tài,“Ta ngày hôm qua cùng Akiva - Goldsman nói chuyện một lần, hắn phỏng chừng tương lai ba đến bốn nguyệt sau, liền có thể cầm ra kịch bản, liền trước mắt tình huống đến nói, hắn khiến ngươi tiếp được nam chính nguyện vọng phi thường cường liệt.”

Matthew nói thẳng,“Vậy thì đợi hắn cầm ra kịch bản nói sau đi.”

“Ta cũng là nghĩ như vậy .” Helen - Hermann còn nói thêm,“[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] phương diện, ta đã vì Zack Snyder cùng David - Allison đề cử Jack đi làm chấp hành người sản xuất, cùng Walt Disney kì hạ Buena Vista ảnh nghiệp tiến hành đàm phán.”

Đêm đó Matthew cùng Robert - Iger đề cập qua sau, song phương đã có chính thức tiếp xúc.

“Jack?” Matthew cảm giác tên này rất quen thuộc.

Helen - Hermann nhắc nhở nói,“Phía trước Ridley - Scott bên cạnh cái kia râu quai nón trợ thủ.”

Matthew lập tức nghĩ tới,“Là hắn a.”

“Hảo, cuối cùng một sự kiện.” Helen - Hermann lại chuyển đề tài,“Ta vì ngươi liên hệ đến một nhà đồng hồ đại ngôn.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 364: Rolex

Nghe được Helen - Hermann mà nói, Matthew lập tức minh bạch, đây không phải doanh nghiệp chủ động tìm tới đến, không khỏi hỏi,“Ngươi liên hệ .”

“Ngươi cho rằng đâu?” Helen - Hermann rất rõ ràng, Matthew sắp bước vào nhất tuyến, lấy gã này tính nết, nếu nàng năng lực không đạt được, lại có nhân chịu ra tiền bồi thường vi phạm hợp đồng mà nói, đi ăn máng khác không phải không có khả năng, bởi vậy sớm liền chuẩn bị một đại chiêu, cố ý lưu lại lúc này phóng ra đến.

Nàng nhàn nhạt nói,“Ngươi sẽ không cho rằng ta cầm ngươi trừu thành, trừ phim đàm phán, cái gì cũng không làm đi?”

Matthew cười cười,“Ta cũng không nghĩ như vậy qua.”

Vừa Helen - Hermann nói là đồng hồ đại ngôn, lấy nàng sách lược, khẳng định không phải thấp tầng phẩm bài, dùng từng Thái Bình Dương bờ bên kia tiêu chuẩn cân nhắc mà nói, kia vài cao tầng phẩm bài đồng hồ, thường thường bức cách càng cao.

Khi đó, thậm chí còn có câu tục ngữ, gọi là “Nghèo chơi xe giàu chơi đồng hồ”.

Helen - Hermann có năng lực vì hắn liên hệ đến một nhà đồng hồ phẩm bài đại ngôn, nói vậy cũng tiêu phí không thiếu khí lực.

“Nào phẩm bài?” Matthew hảo kỳ hỏi.

“Rolex.” Helen - Hermann tiếp chi tiết nói,“Rolex đồng hồ điện tử toàn cầu người phát ngôn chi nhất, phỏng chừng tháng sau Rolex tổng bộ sẽ có người đến Los Angeles, theo chúng ta hiệp đàm hợp đồng.”

Matthew lại hỏi,“Không có giống Benz như vậy khảo hạch?”

Helen - Hermann lắc đầu,“Không có !” Nàng thanh âm như cũ bình tĩnh đạm mạc,“Chỉ cần ngươi không phản đối, Rolex người đến Los Angeles khi, chúng ta là có thể trực tiếp ký ước.”

Matthew nhún vai,“Ta vì cái gì muốn phản đối?” Hắn lại bỏ thêm một câu,“Ta vừa rồi còn tưởng rằng là Patek Philippe.”

“Patek Philippe sẽ không thỉnh danh nhân làm đại ngôn, bọn họ vẫn kiên trì đồng hồ chính là người phát ngôn marketing sách lược.” Helen - Hermann biết Matthew không quá lý giải, giải thích nói,“Rolex trên cơ bản là đại chúng ngôi sao có thể lấy đến đồng hồ đại ngôn trần nhà . Rolex là phẩm bài đắp nặn vương giả, giá trị cùng giá chi ổn định vương giả, con đường vương giả, mà Patek Philippe còn lại là tiểu chúng cao tầng vương giả.”

Nàng nghĩ nghĩ, càng hình tượng nói,“Patek Philippe định vị thuộc về cao tầng xa xỉ phẩm, Rolex định vị là đại chúng xa xỉ phẩm.”

Matthew nhớ rõ Helen - Hermann nói với hắn qua, đỉnh phẩm bài cơ bản sẽ không tìm ngôi sao làm đại ngôn.

Thực ra hắn cũng biết, Rolex cũng thuộc về xa hoa phẩm bài, có thể lấy đến như vậy đại ngôn, tuyệt đối có trợ giúp đề cao bức cách, Helen - Hermann phía trước vẫn không có lộ ra qua phương diện này tin tức, phỏng chừng chính là muốn khiến hắn xem xem, nàng này người đại diện năng lực một điểm đều không so đại công ty vương bài người đại diện sai.

Rolex phẩm bài đại ngôn cùng Mercedes Benz cũng không xung đột, nếu Rolex bên kia cố ý, hắn đương nhiên sẽ tiếp.

Helen - Hermann lúc này còn nói thêm,“Rolex ý đồ là, với ngươi ký ước năm năm......”

“Bọn họ thật sự sẽ tìm thời gian tiết điểm a !” Matthew nhịn không được đánh gãy Helen - Hermann,“Có [ Cướp biển vùng Caribbean ] hai bộ tục tập tại, ta ít nhất còn có thể hồng năm năm.”

“Rolex cũng không phải từ thiện cơ cấu.” Helen - Hermann ngược lại là cảm giác phi thường bình thường, còn nói thêm,“Năm năm đại ngôn phí dụng là 1500 vạn dollar, ngoài ra Rolex sẽ cho ngươi tài trợ toàn hệ liệt cao tầng biểu làm hằng ngày cùng công chúng trường hợp sử dụng, đây cũng là đại ngôn hiệp ước điều kiện chi nhất, tại tỷ như lần đầu thức, trao giải điển lễ cùng thăm hỏi loại tiết mục cao độ hấp thụ ánh sáng trường hợp, ngươi tất yếu mang theo Rolex đồng hồ.”

“Không thành vấn đề.” Matthew vẫn là rất có thương nghiệp khế ước tinh thần ,“Ta về sau mua biểu tiền có thể giảm đi.”

Hắn tiếp nghi hoặc nói,“Đại ngôn phí có phải hay không có điểm thiếu.”

Helen - Hermann tựa hồ biết Matthew có một câu hỏi này, sớm liền chuẩn bị tốt đáp án,“Ngươi chỉ là toàn cầu người phát ngôn chi nhất, Rolex toàn cầu người phát ngôn có rất nhiều, lần này tân tăng có ba, trừ ngươi ra, còn có Thụy Sĩ tennis ngôi sao Roger - Federer cùng siêu cấp người mẫu Cindy - Crawford, trong đó Roger - Federer ký ước thời gian dài nhất, hiệp ước khả năng là 10 năm 2000 vạn dollar, Cindy - Crawford cùng ngươi như vậy, đều là ba năm hiệp ước, bất quá nàng là nữ tính, đại ngôn phí hẳn là so ngươi thấp một ít.”

“Ngươi cảm giác thích hợp là được.” Matthew đối với phương diện này vẫn là tương đối yên tâm , chung quy hắn thu nhập bao nhiêu trực tiếp quan hệ đến Helen - Hermann trừu thành, tiếp lại hảo kỳ hỏi,“Rolex còn tìm tennis ngôi sao làm đại ngôn?”

“Ngươi bình thường không xem tennis cuộc thi, hẳn là không biết.” Helen - Hermann thuận miệng giải thích một câu,“Rolex tài trợ vài hạng cao nhất tennis cuộc thi, Roger - Federer vẫn là Thụy Sĩ nhân, tennis quyển ngôi sao đại ngôn bình thường đều tương đối cao tầng.”

Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Cụ thể chi tiết, còn muốn đẳng Rolex phương diện người tới lại bàn.”

Matthew gật gật đầu, nói,“Có thể, chờ bọn hắn đến, nhớ rõ thông tri ta.”

Nếu có thể thuận lợi ký xuống Rolex hiệp ước, hắn chỉ riêng đại ngôn phương diện thu nhập, mỗi năm liền có thể có bảy tám trăm vạn dollar , chỉ cần hắn có thể tiếp tục hồng đi xuống, khẳng định có thể tiếp đến càng nhiều đại ngôn quảng cáo.

Helen - Hermann hiển nhiên cùng hắn nghĩ tới một khối, nói,“Ở trong kế hoạch của ta, ngươi có thể lấy đến không ít hơn năm đại ngôn hợp đồng, Benz cùng Rolex chỉ là bắt đầu.”

“Ngươi yên tâm.” Matthew lý giải Helen - Hermann, minh bạch lời này mặt sau lời ngầm,“Chúng ta hợp tác như vậy khoái trá, ta mới sẽ không đi ăn máng khác đâu.”

Trừ phi mặt khác công ty có thể cầm ra khiến hắn căn bản không thể cự tuyệt điều kiện, bằng không chờ ở Thiên Sứ trù tính công ty mới là hiện tại sáng suốt nhất lựa chọn, hắn là Thiên Sứ trù tính công ty cuối cùng ngôi sao, công ty cùng Helen - Hermann tài nguyên, đều sẽ ưu tiên đặt ở hắn trên người, thậm chí tại hâm nóng hắn cùng Charlize - Theron sự kiện thượng, sẽ tập trung mọi lực lượng.

Đổi đến khác trù tính công ty, nhưng liền không có loại này đãi ngộ .

Càng trọng yếu hơn một điểm là, Helen - Hermann kế hoạch lộ tuyến, cùng hắn hi vọng trên cơ bản còn nhất trí.

“Còn có khác sự sao?” Matthew mắt nhìn trên tường đồng hồ treo tường, nói,“Không có việc gì mà nói ta đi trước.”

“Ân, có chuyện cần ngươi hỗ trợ.” Helen - Hermann cũng không cùng Matthew khách khí, nói thẳng,“Ta vừa ký xuống Eva - Green, đến Hollywood đệ nhất bộ phim liền thất bại, phía dưới phát triển rất là vấn đề,[ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ bên kia, có bao nhiêu vai phụ tại thử vai, trong đó có Vu nữ nhân vật, ta cảm giác nàng ngoại hình cùng khí chất phi thường thích hợp, có cơ hội mà nói, ngươi giúp đỡ một chút.”

Matthew suy nghĩ một chút, đây không tính nhiều khó, nói,“Ta xem tình huống xử lý đi.”

Rời đi Helen - Hermann văn phòng, còn không có xuống lầu, hắn di động liền vang lên, Matthew móc ra đến xem xem, gọi điện thoại tới được là Michael - Fassbinder, ước hắn buổi tối cùng đi tửu ba uống rượu, James - McAvoy cũng sẽ đi.

Nói chuyện điện thoại xong, hắn dứt khoát không đi , trước cấp Charlize - Theron phát điều tin nhắn, lại đi tìm Helen - Hermann muốn [ Cướp biển vùng Caribbean ] hai bộ tục tập kịch bản phó bản thảo, nhìn lên.

Hơn một tháng phía trước, Matthew liền thu đến đến Disney ảnh nghiệp chuyên môn đưa tới được sau hai bộ tục tập kịch bản, cũng nghiên đọc qua rất nhiều biến, bất quá kịch bản cho dù là đến hiện tại, cũng không có hoàn toàn sửa bản thảo, phi thường phù hợp Jerry - Bruckheimer giám chế hạng mục nhất quán phong cách.

Đương nhiên, chủ thể tình tiết hẳn là sẽ không thay đổi .

Này hai bộ tục tập kịch bản, tuy rằng vẫn là tam nhân vật chính kết cấu, nhưng căn cứ [ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] nhân vật được hoan nghênh trình độ, Jack - Sparrow, Will - Turner cùng Elizabeth - Swan vai diễn, so với hắn trong ấn tượng bộ dáng, có rõ ràng điều chỉnh.

Rõ rệt nhất chính là Will - Turner tiếp tục được đến tăng mạnh, cứ việc vai diễn vẫn là so ra kém Jack - Sparrow, lại cũng có thể xưng được là nam chính, cùng Jack - Sparrow cùng nhau chống lên toàn bộ cố sự.

Một bộ phim thời gian cùng độ dài hữu hạn, Jack - Sparrow làm được hoan nghênh nhất nhân vật, vai diễn không có khả năng cắt giảm, Will - Turner vai diễn tăng thêm, hi sinh tự nhiên là Elizabeth - Swan.

Nếu nói [ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] trung, Elizabeth - Swan như là nữ phụ mà nói, từ này hai phân trên kịch bản xem, Elizabeth - Swan tại đây hai bộ tục tập bên trong, thật sự muốn biến thành một danh phù kỳ thực nữ phụ .

Liền là không biết Keira - Knightley đối với này hay không sẽ có ý kiến, ngày đó đính hôn trên nghi thức nàng cũng trình diện , bất quá Matthew chỉ cùng nàng nói đơn giản hai câu, không có đề cập kịch bản cùng nhân vật sự tình.

Mặc kệ thế nào, Keira - Knightley vẫn như cũ sẽ treo nữ chính tên tuổi.

Hơn nữa nàng hí lộ cũng tại thay đổi, Matthew nghe Helen - Hermann đề cập qua, tại King Arthur thảm bại sau, trừ [ Cướp biển vùng Caribbean ] hai bộ tục tập, Keira - Knightley không chuẩn bị lại tiếp thương nghiệp giải trí điện ảnh, đem chủ công độc lập văn nghệ loại hình, năm nay liền có nàng diễn viên chính một bộ [ Kiêu Hãnh và Định Kiến ] phát hành.

Matthew phỏng chừng, về sau rất khó lại tại [ Cướp biển vùng Caribbean ] ngoại thương nghiệp điện ảnh bên trong nhìn thấy Keira - Knightley , này không chỉ là chính nàng lựa chọn, cũng là King Arthur thất bại mang đến phản đối hiệu ứng.

Cuối tháng này,[ Cướp biển vùng Caribbean ] hai bộ tục tập liền sẽ bắt đầu quay chụp.

Lật xem qua hai phân kịch bản, Matthew xem xem tiếp cận tan tầm thời gian, rời đi Thiên Sứ trù tính công ty, lái xe đi tới cùng Michael - Fassbinder ước hảo tửu ba, hắn đến sớm nhất, Michael - Fassbinder cùng James - McAvoy tại theo sau trong mười phút mặt, cũng trước sau đến tửu ba.

Ba người thoải mái chè chén, vừa uống vừa trò chuyện, từ Hollywood đường viền hoa xả đến tưởng phao nào nữ ngôi sao lại đến phần mình công tác.

Matthew từ giữa biết được, Michael - Fassbinder cùng James - McAvoy không chuẩn bị lại hồi London phát triển, mà là muốn lưu lại Los Angeles dốc sức làm, Anh quốc cạnh tranh xác thật nhỏ một ít, nhưng cơ hội cũng so Los Angeles thiếu rất nhiều.

Này đối Matthew đến nói không thể nghi ngờ là tin tức tốt.

“Ta bên này có hạng mục, ta là kế hoạch nhân chi nhất, cũng sẽ đảm nhiệm nam chính.” Matthew đương nhiên muốn bang Michael - Fassbinder cùng James - McAvoy một phen,“Căn cứ tranh minh họa tiểu thuyết [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] cải biên điện ảnh, chiến tranh loại đề tài, có mấy cái xuất sắc vai phụ.”

Hắn lại bổ sung một điểm,“Trước quay chụp khả năng cần đại lượng kiện thân.”

Matthew không nói thêm gì, hai người đi cùng không đi, mặc cho bọn họ lựa chọn, loại sự tình này cũng miễn cưỡng không được.

Vài ngày thời gian giây lát lướt qua, cuối tháng thời điểm, Matthew tạm thời buông xuống trong tay mặt khác sự, đi đến Disney nhà sản xuất đưa tin.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 365: Thần Tượng Cấm Kỵ

Thái dương vừa mới trèo lên đường chân trời, Matthew liền đi vào Disney nhà sản xuất, kịch tổ hôm nay sẽ không tiến hành quay chụp, chủ yếu là tại tại quay chụp phía trước tập hợp chủ yếu diễn chức nhân viên tổ chức một họp hội ý.

Bởi vì nhận đến Walt Disney bên trong quyền lực đấu tranh ảnh hưởng,[ Cướp biển vùng Caribbean ] này hai bộ tục tập trù bị, so nguyên kế hoạch muốn chậm một ít, đến hiện tại mới thôi, trừ xác định trở về đệ nhất bộ nhất chúng diễn viên ngoài, bao gồm David - Jones cùng Vu nữ tế tự ở bên trong phần đông tân nhân vật, liên diễn viên đều còn không có xác định.

Lại chính là số lượng phần đông lâm thời diễn viên , này hai bộ tục tập sử dụng lâm thời diễn viên số lượng sẽ vượt qua một ngàn nhân.

Matthew tiến vào Disney nhà sản xuất, lớn nhất cảm giác chính là người nhiều, nhà sản xuất tới gần đại môn mấy cái studio biên, chật ních lâm thời diễn viên, chừng mấy trăm nhân tại xếp hàng chờ đợi phỏng vấn.

Có [ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] kinh nghiệm, Matthew biết lâm thời diễn viên muốn lấy đến một hải tặc nhân vật cũng không dễ dàng, diện mạo nhất định phải có đặc sắc, nếu là hắn loại này ngoại hình người đi đương lâm thời diễn viên, tám thành không thông qua phỏng vấn.

Tỷ như nói một lần này quay chụp, kịch tổ phương diện đối ứng sính “Hải tặc” nhân đưa ra phi thường cổ quái yêu cầu:18-50 tuổi ở giữa, hoặc là phi thường nhỏ gầy, hoặc là dứt khoát da bọc xương, răng nanh tốt nhất khập khiễng, nếu vẫn là nhất nghiêng mắt, lại hoàn mỹ bất quá , bộ dạng càng hung càng tốt, còn phải để tóc dài cùng râu quai nón......

Muốn trưởng thành hắn nói như vậy, liên lại đây phỏng vấn đều không dùng, bởi vì không có khả năng thông qua.

Matthew không có đi studio bên kia, đứng ở xa xa nhìn nhìn, hướng tới Disney nhà sản xuất đại môn phụ cận một đống văn phòng đi, họp hội ý liền tại lâu trung đại hội nghị trong phòng cử hành.

Mặt khác, đạo diễn văn phòng cùng tuyển diễn viên đạo diễn văn phòng, cũng ở đây đống Tiểu Lâu bên trong.

Tiến vào Tiểu Lâu, Matthew cố ý đi trước tuyển diễn viên đạo diễn văn phòng cùng đạo diễn Gore - Verbinski văn phòng nhìn nhìn, gặp tất cả đều không ai, đành phải đi phòng họp.

Helen - Hermann nói lời nói hắn vẫn nhớ kỹ, tại đủ khả năng phạm vi bên trong, Matthew cũng sẽ thích hợp bang Helen - Hermann.

Lại nói, bởi vì giới tính cùng hí lộ khác biệt, Eva - Green sẽ không theo hắn hình thành cạnh tranh quan hệ.

Xuyên qua thật dài hành lang, Matthew đẩy cửa tiến vào phòng họp, phát hiện có người so với hắn tới sớm hơn.

“Hải, Keira.” Matthew nhìn thấy Keira - Knightley quay đầu nhìn qua, trực tiếp đi qua, vừa đi vừa thuận miệng hô,“Sớm như vậy a.”

Keira - Knightley đối Matthew cười cười,“Ngươi cũng rất sớm.”

Matthew chỉ chỉ Keira - Knightley tóc, hảo kỳ hỏi,“Lần trước tại trang viên bên trong quá vội vàng, chưa kịp hỏi, ngươi như thế nào xén tóc?”

Lần trước đính hôn trên nghi thức, hắn liền phát hiện , Keira - Knightley nguyên bản màu nâu thiên kim tóc dài, cắt thành đoản toái phát, này cùng Elizabeth - Swan thiết lập hoàn toàn không hợp.

Keira - Knightley sờ sờ chính mình tóc ngắn, nói,“Đoạn thời gian trước tiếp vỗ một bộ phim, cần lưu tóc ngắn, ta liền cắt đi .” Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Ta trưng cầu qua kịch tổ ý kiến, bọn họ không có phản đối, hiện tại nối tóc kỹ thuật như vậy xuất sắc, sẽ không ảnh hưởng Elizabeth - Swan.”

Matthew kéo qua ghế dựa, ngồi ở Keira - Knightley bên cạnh, nói,“Này kiểu tóc, lại xứng với ngươi góc cạnh rõ ràng mặt bộ hình dáng, thật sự rất soái.”

Keira - Knightley nhướn mắt,“Ngươi là tại ca ngợi ta, vẫn là tại cười nhạo ta?”

“Đương nhiên là ca ngợi ngươi .” Matthew chăm chú nói,“Ngươi để tóc dài khi xinh đẹp, xén tóc có cổ anh khí, soái rối tinh rối mù.”

“So ra kém Charlize - Theron.” Keira - Knightley đột nhiên đến như vậy một câu.

Matthew nhún vai,“Vị hôn thê của ta......”

“Coi như hết, Matthew.” Keira - Knightley trực tiếp ngắt lời hắn,“Ngươi nghĩ rằng ta nhìn không ra các ngươi là đang diễn trò sao?”

Matthew cười cười, không có phủ nhận.

Keira - Knightley còn nói thêm,“Có đôi khi, ta thật rất bội phục của ngươi. Lần trước chúng ta là giả luyến ái, lần này ngươi cùng Charlize - Theron giả đính hôn, lại xuống một lần có phải hay không chuẩn bị tìm người giả kết hôn a?”

“Không có tiếp theo .” Nơi này không có người khác, Matthew nói thẳng,“Lại có tiếp theo, hiệu quả liền không như vậy hảo .”

Helen - Hermann sớm liền nói với hắn qua, trong khoảng thời gian ngắn như vậy hâm nóng phương thức là không thể lại dùng, hơn nữa hắn một chân đã bước vào nhất tuyến, tại trù tính công ty cùng Bella - Anderson cố gắng dưới, nhất chúng fan tổ chức cũng đang tại thành lập, tương lai lại dùng loại này hâm nóng địa phương cũng rất ít .

“Sợ cái gì?” Keira - Knightley cắn cắn môi, nói,“Ngươi đi cũng không phải thần tượng phái lộ tuyến, cũng không cần lo lắng phấn ti nổi điên.”

Matthew vẫn là lắc đầu,“Liền tính lại dùng, cũng muốn chờ thêm bảy tám năm lại nói.” Hắn luôn luôn liền lo lắng qua phấn ti vấn đề,“Giống [ Cướp biển vùng Caribbean ] tục tập, cũng không cần tại trên tuyên truyền lại làm đặc biệt đa dạng .”

Keira - Knightley gật gật đầu, nàng lại nhìn Matthew liếc nhìn, gã này cứ việc ngoại hình điều kiện không sai, lại chưa từng đi qua thanh xuân thần tượng chiêu số.

Không bị hạn định tại thanh xuân thần tượng loại hình bên trong, đối với bất cứ một diễn viên đến nói, đều là một loại may mắn.

Matthew theo sau liền chuyển đề tài, nơi này là USA, cũng không phải Thái Bình Dương bờ bên kia, ngôi sao luyến ái nhận đến phấn ti quấy nhiễu phi thường nhỏ, trừ một ít điển hình thanh xuân thần tượng minh tinh ngoại, rất ít có phấn ti sẽ vì ngôi sao luyến tình đại kinh thất sắc hoặc là có mặt khác quá mức cường liệt phản ứng.

Đương nhiên, cho dù là xã hội tương đối mở ra USA, cũng là có cực đoan phấn ti tồn tại , tỷ như nói xử lý John - Lennon vị kia cùng vi Jodie Foster đi ám sát Reagan vị kia.

Nhưng đến niên đại này, cùng loại phấn ti phi thường hiếm thấy, nhất cuồng nhiệt phấn ti diễn viên chính vẫn là tập trung tại xuân thần tượng minh tinh trên người, cho dù là tại hiện nay Hollywood, thanh xuân thần tượng minh tinh luyến tình một khi công khai, mất đi điệu bộ phận phấn ti cũng là không thể tránh cho sự tình.

Này vài năm bên trong, Matthew cùng Disney ảnh nghiệp hợp tác chặt chẽ, mà Walt Disney phương diện luôn luôn lấy chế tạo thanh xuân thần tượng minh tinh nổi tiếng, hắn cũng thấy được một ít tương quan tình huống, lại kết hợp từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm gặp qua hàng loạt lưu lượng ngôi sao hâm nóng, đối với này những cũng có chính mình lý giải.

Tỷ như tại Hollywood, về thanh xuân thần tượng liền có một câu -- Disney chuột Mickey, tuyệt sẽ không trước mặt người khác trích khăn trùm đầu.

Từ trên trình độ nào đó đến, thanh xuân thần tượng minh tinh, đặc biệt là thái bình bờ bên kia mấy cái quốc gia thanh xuân thần tượng, yêu đương là kiện dễ dàng bị ngoại giới công kích, không phù hợp chức nghiệp quy phạm, thậm chí cho mình đào hố hành động.

Từ trong giới hành nghề giả góc độ giảng, thanh xuân thần tượng bất đồng với diễn viên hoặc là ca sĩ, bọn họ cung cấp không phải nội dung sinh sản giá trị hoặc kỹ năng thể nghiệm giá trị, thanh xuân thần tượng cứng rắn kỹ năng thường thường đều là khiếm khuyết .

Nhưng mà, thanh xuân các thần tượng dù cho kỹ năng tương đối thiếu sót, cũng không ảnh hưởng bọn họ khiến phấn ti cam tâm tình nguyện bỏ tiền.

Thanh xuân thần tượng vì sao quảng được hoan nghênh? Matthew lấy hành nghề vài năm sau kinh nghiệm quay đầu nhìn, cảm giác thần tượng đắp nặn một phấn ti trong cảm nhận lý tưởng luyến ái đối tượng, hoặc là nói là tính ý thức thỏa mãn đối tượng, thậm chí đối với nào đó trọng độ phấn ti đến nói, chú ý, tiêu phí thần tượng chính là này ngay lúc này tối thành thục sinh lý vấn đề giải quyết phương án .

Thay lời khác đến nói, thanh xuân thần tượng là có thể kích phát phấn ti tính tỉnh lại, cũng cấp này lưu ra thỏa đáng ý dâm không gian cùng phát tiết con đường, cũng mượn này thu lợi ngành giải trí hành nghề giả.

Về phần cái gì là ý dâm không gian cùng phát tiết con đường? Tin tưởng vấn đề này lý giải lên cũng không khó.

Matthew sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, chỉ là xem điện ảnh nhân hòa thích xem giải trí bát quái thụ chúng, không có thực tế tiếp xúc qua tương quan nghề, đối bên kia mấy cái quốc gia thanh xuân thần tượng cũng không lý giải bao nhiêu, đan liền hắn nhìn đến Disney thanh xuân thần tượng đến nói, bởi khuyết thiếu thành thục tác phẩm, lại vô vững vàng kỹ năng bàng thân, thần tượng thương phẩm giá trị nguyên bản là khó có thể cụ tượng cân nhắc .

Nhưng mà, trong nghề bộ không khó phát hiện, nếu thần tượng xuất hiện hình tượng nguy cơ, tỷ như vị thành niên uống rượu hít thuốc phiện, hoặc là bừa bãi quan hệ nam nữ, thường thường sẽ kích khởi phấn ti nhanh chóng bắn ngược, thậm chí bị mất này tinh đồ.

Theo sau, sẽ sinh ra hai loại biến hóa, một là triệt để trầm luân, hai là mượn này chuyển hình, thoát ly thanh xuân thần tượng phạm trù.

Thanh xuân thần tượng cụ thể thương phẩm giá trị cũng có thể như vậy được đến lượng hóa -- bảo trì ổn định hữu hiệu nhân thiết hình tượng.

Hollywood tình huống tương đối hảo một ít, thanh xuân thần tượng vị trí xã hội hoàn cảnh tương đối rộng rãi.

Phóng tới thái bình bờ bên kia kia mấy cái quốc gia, có lẽ là xã hội văn hóa hoặc là lịch sử ảnh hưởng, thanh xuân thần tượng nhất định là công khai , thuần khiết , không có chỗ bẩn , thậm chí là hoàn mĩ vô khuyết .

Bọn họ không thể bị nào đó cụ thể nhân một mình giữ lấy, đây là đối nên thương phẩm nghiêm trọng phá hư, tại dưới tình huống nào đó cơ hồ tước đoạt thương phẩm giá trị sử dụng -- nữ fan tại ý dâm thần tượng khi cách một chính cung, liền sẽ cảm giác chính mình là bên thứ ba, này dễ dàng câu dẫn lên tiềm thức trung không đạo đức cảm.

Nam phấn ti liền càng đơn giản , một câu có thể khái quát --“Không cần dùng ngươi hôn qua người khác miệng nói yêu ta”.

Càng đáng sợ là, đối với kia vài tiêu tiền, thời gian cùng đại lượng tinh lực vi thần tượng tiếp ứng, xoát phiếu fan, khi bọn hắn phát hiện thần tượng không chỉ không ấn trong tưởng tượng như vậy dùng chính mình tiền đi phát triển tinh đồ, còn cầm bán album cùng quanh thân tiền đi lấy lòng khác khác phái khi, cái loại này tín nhiệm phương diện phá vỡ là không cần nói cũng biết .

Lấy Matthew phỏng đoán, bên kia mấy cái quốc gia, thanh xuân thần tượng này nghề, cấm chỉ luyến ái có lẽ là bất thành văn điều lệ hoặc tiềm quy tắc, vô luận là đối với thần tượng bản thân đến nói vẫn là đối vận doanh phương đến nói, loại này chế độ đều là duy trì này sinh tồn phát triển đi xuống căn bản, thanh xuân thần tượng cùng diễn viên hoặc là ca sĩ có rõ ràng phân biệt, bản thân chính là thông qua bán đối nhục thể bộ phận chưởng khống quyền đạt được sinh tồn, này công chúng hình tượng là sẽ ảnh hưởng thương phẩm tiêu thụ .

Một thanh xuân thần tượng, nếu bước ra một bước này đi, nói không chừng tương lai sẽ có càng lớn phát triển.

Có lẽ tương lai thanh xuân các thần tượng, cũng sẽ đánh vỡ này mấy cấm kỵ.

“Matthew......” Keira - Knightley bỗng nhiên chuyển đề tài, hỏi,“Chúng ta vẫn là bằng hữu đi?”

“Đương nhiên là !” Matthew trảm đinh tiệt thiết nói,“Chúng ta vẫn đều là hảo bằng hữu.”

Keira - Knightley lại cắn cắn môi,“Ta có bằng hữu, đang tại tham gia thử vai......”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 366: Giáo Phụ

Keira - Knightley vừa thốt lên xong, Matthew liền minh bạch nàng ý tứ, lại không có đánh gãy nàng.

“Bill - Nighy đang tại thử vai David - Jones.”

Lúc này trong phòng hội nghị không có người khác, chính là nói những lời này thời điểm, Keira - Knightley nói,“Hắn là phụ mẫu ta bằng hữu, tìm đến ta bên này, ta cũng không hảo chối từ.”

Tên này đối Matthew đến nói rất xa lạ, cũng không biết có phải hay không từng David - Jones kẻ sắm vai.

Mắt thấy Matthew không nói gì, Keira - Knightley còn nói thêm,“Trước mắt David - Jones thử vai chỉ còn lại có cuối cùng một vòng, Ian - Grey, Jim - Broadbent cùng Richard - Grant cùng Bill - Nighy đều là hậu tuyển mục tiêu, Bill - Nighy không có tất thắng nắm chắc.”

Matthew đã có tự hỏi, nếu là cuối cùng một vòng thử vai, nói vậy Bill - Nighy tối thiểu phù hợp kịch tổ đối với nhân vật yêu cầu.

“Keira, ta muốn làm như thế nào?” Matthew rất hào sảng nói.

Keira - Knightley rõ ràng so mấy năm trước thành thục ,“Ta sẽ cùng đạo diễn Gore - Verbinski cùng tuyển diễn viên đạo diễn Mustafi chào hỏi, nếu ngươi cũng có thể cùng bọn họ chào hỏi mà nói, nói vậy Bill - Nighy thắng được tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều.”

[ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ đoạn thời gian trước xuất hiện qua tương đối bén nhọn mâu thuẫn, người sản xuất Jerry - Bruckheimer cùng đạo diễn Gore - Verbinski ở giữa, liền kịch tổ quyền lực phân phối, khởi qua vài lần tranh chấp, cuối cùng tại Disney ảnh nghiệp phối hợp dưới, mới tạm thời áp chế khác nhau.

Bất quá, theo [ Hắc Trân Châu hào nguyền rủa ] siêu cấp đại bán, đạo diễn Gore - Verbinski lời nói quyền tất nhiên sẽ tăng lớn, cuối cùng Jerry - Bruckheimer tại Disney ảnh nghiệp can thiệp dưới, làm ra nhượng bộ, kịch tổ tân nhân vật tuyển diễn viên, lấy Gore - Verbinski ý kiến làm chủ, tuyển diễn viên đạo diễn cũng đổi thành Gore - Verbinski đề cử nhân tuyển.

Này cũng cùng King Arthur thất bại có liên quan, này bộ Sử Thi cự tác box office thảm bại, cũng khiến Disney ảnh nghiệp không lại hoàn toàn mê tín Jerry - Bruckheimer kim bài người sản xuất bảng hiệu.

Nếu không có King Arthur thất bại, Disney ảnh nghiệp nhất định sẽ chèn ép Gore - Verbinski.

Matthew vẫn chú ý kịch tổ, đối với kịch tổ động thái lý giải cũng coi như tương đối toàn diện.

Một nam chính, cộng thêm một nữ chính, cùng đạo diễn Gore - Verbinski chào hỏi, ít nhiều sẽ có điểm tác dụng.

Có lẽ David - Jones như vậy cực kỳ trọng yếu nhân vật thượng, tác dụng nhỏ hơn một ít, nhưng lại kém một bậc cấp nhân vật, tác dụng không thể nghi ngờ sẽ càng thêm rõ ràng.

“Có thể !” Matthew trực tiếp đáp ứng xuống dưới,“Chờ một lát xong việc, ta đi cùng Gore - Verbinski cùng tuyển diễn viên đạo diễn nói một tiếng.”

Dù sao chính là đi chào hỏi, thành cùng bất thành hắn lại không làm cam đoan.

Kelly - Knightley lập tức nở nụ cười,“Ngày sau ta mời ngươi uống rượu.”

“Không cần uống rượu như vậy phiền toái.” Matthew đáp ứng phía trước, cũng đã nghĩ xong,“Keira, vừa lúc ta cũng có sự tìm ngươi hỗ trợ.”

“Ngươi......” Keira - Knightley chỉ có thể lắc đầu,“Ngươi gã này, có phải hay không sớm liền nghĩ xong, chờ ta mở miệng tìm ngươi hỗ trợ?”

Matthew rất vô tội,“Ta lại không biết ngươi muốn tìm ta hỗ trợ.” Liền cùng Keira - Knightley sẽ không theo hắn khách khí như vậy, hắn cũng sẽ không cùng Keira - Knightley khách khí, nói,“Helen có hộ khách, gọi là Eva - Green......”

“Tên này rất quen thuộc.” Keira - Knightley xác định chính mình ở nơi nào nghe qua.

“Nàng ra nhậm qua Bernardo - Bertolucci [ hí mộng Paris ] nữ chính.” Matthew tham gia hoàn [ Kingdom of Heaven ] lần đầu thức sau, riêng tìm đến này bộ phim xem qua, bên trong Eva - Green trang điểm thành cụt tay Venus cảnh tượng, thật là để người ấn tượng khắc sâu,“Sau đó đi tới Hollywood phát triển, biểu diễn Ridley - Scott đạo diễn [ Kingdom of Heaven ] nữ chính.”

Keira - Knightley nói thầm một câu,“Đều là cùng danh đạo hợp tác a.”

Matthew tựa vào trên ghế, nhắc nhở nàng,“[ Kingdom of Heaven ] ăn hành , nàng nhận đến ảnh hưởng, tạm thời tìm không thấy công tác, Helen đề cử nàng đến bên này thử xem nữ vu cái kia nhân vật.”

Hắn thật rõ ràng nói,“Ngươi cùng Gore - Verbinski cùng tuyển diễn viên đạo diễn chào hỏi thời điểm, thêm Eva - Green đi.”

Keira - Knightley phi thường thống khoái ứng xuống dưới,“Hành a.” Tiếp, nàng hảo kỳ hỏi,“Eva - Green sẽ không là ngươi người tình bí mật đi?”

“Ngươi nghĩ gì đâu.” Matthew thò tay nhẹ nhàng đẩy nàng một chút, nói,“Ta cùng Eva - Green không quan hệ, chỉ là bang Helen - Hermann mà thôi.”

Keira - Knightley tin Matthew mà nói, ngôi sao diễn viên thích hợp giúp người đại diện loại sự tình này, tại trong giới lại không hiếm thấy.

Phòng họp môn lại bị nhân đẩy ra, lục tục có người đi đến, kịch tổ chủ yếu diễn chức nhân viên đại bộ phận đều là hợp tác qua một lần người quen, tỷ như Geoffrey Rush, hắn sẽ tiếp tục biểu diễn Barbossa thuyền trưởng.

Sau đó chế tác nhân Jerry - Bruckheimer cùng đạo diễn Gore - Verbinski cũng trước sau đi đến.

Cuối cùng đến người là Johnny - Depp, Sparrow thuyền trưởng híp mắt, một bộ không có ngủ tỉnh bộ dáng.

Hắn trực tiếp đi đến Matthew bên cạnh ngồi xuống, cùng Matthew cùng Keira - Knightley cười chào hỏi, ba người bọn họ cùng Jerry - Bruckheimer cùng Gore - Verbinski, cùng nhau hợp thành kịch tổ tối cao cơ cấu.

“Tối hôm qua mở party ?” Matthew nhìn Depp liếc nhìn, hạ giọng hỏi,“Như thế nào không bảo ta.”

Johnny - Depp tựa hồ trước tiên tiến vào Jack - Sparrow trạng thái, kháp khởi Lan Hoa Chỉ, nói,“Ta tối hôm qua vừa từ Pháp quốc chạy tới, còn không có điều chỉnh sai giờ.”

Matthew lại tới một câu,“Pháp quốc tốt như vậy? Khiến ngươi đều không nguyện ý trở lại?”

Johnny - Depp giống như có chút câu oán hận, phóng thấp thanh âm nói,“Đây không phải không có biện pháp sao.”

Keira - Knightley thấu thú nói,“Từng lãng tử rốt cuộc quay đầu .”

Tất cả mọi người biết, Johnny - Depp đi Pháp quốc định cư, hoàn toàn là hắn Pháp quốc bạn gái Vanessa - Paradis chủ ý.

“Ta muốn làm một hảo phụ thân.” Johnny - Depp tựa hồ nhớ tới cái gì, nói,“Matthew, ta tính toán khiến ngươi cho nữ nhi của ta làm giáo phụ.”

“Lily - Depp sao?” Keira - Knightley hỏi.

Johnny - Depp dùng sức tĩnh buồn ngủ mông lung ánh mắt,“Ta có mấy cái nữ nhi?” Hắn tiếp còn nói thêm,“Keira, ngươi làm giáo mẫu hảo.”

Nghe hắn nói được như vậy tùy ý, Keira - Knightley có điểm không biết nên như thế nào tiếp lời.

Matthew lúc này nói,“Lily có sáu tuổi đi? Lúc này làm giáo phụ, ta lại không tin giáo, thích hợp sao?”

Johnny - Depp người như thế, như thế nào sẽ để ý này mấy,“Không quan hệ, chúng ta cảm giác thích hợp, kia liền thích hợp.”

Matthew sớm liền biết, hiện tại giáo phụ đặc biệt là Hollywood trong giới giáo phụ, sớm không phải trên ý nghĩa truyền thống giáo phụ , lập tức ứng xuống dưới,“Kia hảo, ngày sau ta đi trông thấy Lily.”

“Ân.” Johnny - Depp gật gật đầu,“Lily hiện tại Pháp quốc, chờ ta lần sau trở về, đem nàng mang lại đây.”

Nói, hắn nhìn về phía Keira - Knightley,“Ngươi đâu?”

Keira - Knightley xòe tay,“Ta cũng không thành vấn đề.”

Ba người bọn họ ghé vào cùng nhau nói nhỏ, người khác đừng nói thấu lại đây nói chuyện, tọa được vị trí cũng cách một ít cự ly, sớm ở [ Hắc Trân Châu hào nguyền rủa ] quay chụp trong lúc, ba người liền tại trong kịch tổ hình thành một tiểu đoàn đội.

Matthew cảm giác cho người đương giáo phụ hẳn là chủng tân kỳ cảm thụ, nói thầm,“Ta chưa cùng tiểu hài tử ở chung kinh nghiệm a.”

“Như là ngươi loại này giáo phụ.” Keira - Knightley trực tiếp trào phúng nói,“Sẽ đem hài tử dạy hư .”

Matthew vừa muốn mở miệng đánh trả, phát hiện bên cạnh Johnny - Depp tựa vào trên lưng ghế dựa ngủ, dù cho Johnny - Depp vừa mua thêm tư nhân phi cơ, đường dài phi hành cùng điều chỉnh sai giờ cũng là chủng tra tấn, đặc biệt hắn thân thể cũng không phải rất tốt.

Lần trước quay chụp khi, Matthew nhiều lần cùng Depp so kiếm, ít nhiều có chút lý giải, dùng từng lời đến nói, Depp thân thể tương đối hư.

Hội nghị bàn phía trước nhất, Jerry - Bruckheimer đã bắt đầu nói lên lần này quay chụp một ít mấu chốt hạng mục công việc, Johnny - Depp lại vẫn tâm vô bên cạnh thứu ngủ say, Matthew cũng không có đánh thức hắn ý tứ, làm kịch tổ cuối cùng minh tinh điện ảnh, được hoan nghênh nhất Jack - Sparrow kẻ sắm vai, Johnny - Depp có đặc quyền như vậy.

Trên thực tế, cho dù là hắn cùng Keira - Knightley ngủ, cũng không có người sẽ lại đây quấy rầy.

Này hai bộ tục tập quay chụp trung, ba người bọn họ nhân vật chính quyền lực, có thể nói là phi thường đại, ghé vào cùng nhau giang điệu đạo diễn Gore - Verbinski cũng không phải không có khả năng, chỉ là sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy.

Matthew nghe một hồi, Jerry - Bruckheimer theo như lời , cơ bản đều là chút kịch tổ kế hoạch, tỷ như cảnh quay bên ngoài sẽ đi Dominic quay chụp, phải tôn trọng dân bản xứ phong tục tập quán linh tinh .

Thẳng thắn giảng, loại này họp hội ý thường thường đều tương đối không thú vị, may mà sẽ không duy trì liên tục quá dài thời gian, cũng chính là bốn mươi phút sau, hội nghị liền kết thúc.

“Tỉnh tỉnh, Depp.”

Nhìn thấy Jerry - Bruckheimer cùng Gore - Verbinski trước sau rời đi phòng họp, Matthew vỗ Johnny - Depp một chút,“Trở về ngủ đi.”

Johnny - Depp xoa xoa ánh mắt, hỏi,“Kết thúc?”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Kết thúc.”

Johnny - Depp đứng lên, nói,“Matthew, Keira, ngày sau mời các ngươi uống rượu, ta đi trước, trở về ngủ một giấc, mệt chết ta .”

Matthew khoát tay, dặn dò,“Đừng chính mình lái xe .”

“Hôm nay tài xế lái xe đưa ta tới được.”

Lưu lại cuối cùng những lời này, Johnny - Depp cũng đi.

Phòng họp nhân phần lớn người đều ly khai, Matthew nhìn về phía Keira - Knightley,“Phỏng chừng lúc này Gore - Verbinski còn chưa có đi studio, ngươi đi trước vẫn là ta đi trước?”

“Ta đi trước đi.” Keira - Knightley nhìn xem đồng hồ,“Mười lăm phút sau ngươi lại đi qua.”

Matthew gật gật đầu, Keira - Knightley đi sau, đợi mười lăm phút, đi trước Gore - Verbinski văn phòng đi một chuyến, tiếp lại đi thử vai đạo diễn Mustafi văn phòng.

Cùng trong dự đoán như vậy thuận lợi, Gore - Verbinski tuy rằng không có nói rõ cái gì, nhưng cũng nhắc tới chỉ cần thử vai biểu hiện không kém, khẳng định sẽ ưu tiên suy xét.

Như vậy tiếp đón sẽ khiến Bill - Nighy cùng Eva - Green lấy được ích, cũng sẽ khiến người khác bị hao tổn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 367: Nhân Vật Mấu Chốt

Có lẽ là Matthew cùng Keira - Knightley chào hỏi phát huy tác dụng, kịch tổ rất nhanh liền gõ định David - Jones nhân tuyển, người Anh Bill - Nighy thuận lợi lấy xuống nhân vật này.

Mặt khác, tuyển diễn viên đạo diễn Mustafi còn điều chỉnh nữ vu này một nhân vật cuối cùng luân thử vai trình tự, Eva - Green từ nguyên bản cuối cùng một tham gia mang trang thử vai, điều chỉnh đến đệ nhất vị, rất nhanh liền hoàn thành thử vai, căn cứ Helen - Hermann phán đoán, chỉ cần không xuất hiện đại ngoài ý muốn tình huống, đẳng nhân vật này thử vai toàn bộ hoàn thành sau, Eva - Green sẽ lấy xuống nữ vu.

Lại nói, giống Eva - Green ngoại hình cùng khí chất đặc điểm, đóng vai nữ vu linh tinh hắc ám nhân vật, dứt khoát lại thích hợp bất quá .

Nàng vấn đề lớn nhất ở chỗ đi đến Hollywood làm nữ chính đệ nhất bộ điện ảnh liền đại ăn hành, bằng không cũng sẽ không đến cạnh tranh như vậy một vai diễn không phải đặc biệt nhiều vai phụ.

Liền tính là như vậy, nếu không có Matthew cùng Keira - Knightley trước tiên chào hỏi, nàng có thể hay không thông qua thử vai cũng là ẩn số.

Matthew sau này được đến tin tức, kịch tổ nguyên bản tại nữ vu này một nhân vật mặt trên, cạnh tranh lực lớn nhất là hắc nhân diễn viên Naomie Harris, đây là Jerry - Bruckheimer cấp dưới Alexander đề cử nhân tuyển, nhưng đạo diễn Gore - Verbinski cũng không muốn cho Naomie - Harris biểu diễn bản phiến, bằng không này hắc nhân nữ diễn viên sớm liền thắng được .

Đây là đề cập đến kịch tổ bên trong Jerry - Bruckheimer cùng Gore - Verbinski quyền lực đấu tranh, King Arthur phảng phất là Jerry - Bruckheimer phân thủy lĩnh như vậy.

[ Cướp biển vùng Caribbean ] là dị thường khổng lồ kịch tổ, chỉ riêng phía sau màn viên chức liền có mấy trăm nhân nhiều, như vậy kịch tổ có bất cứ gió thổi cỏ lay, tin tức rất nhanh liền sẽ truyền đến bên ngoài, giống Matthew cùng Keira - Knightley nói can thiệp thử vai, bản thân liền không có bảo mật, tin tức tự nhiên giống phong như vậy thổi biến kịch tổ, lại truyền lưu đến kịch tổ ngoài địa phương.

“Nói như vậy, chúng ta lấy đến nhân vật khả năng rất nhỏ ?”

Một gian chung cư phòng khách bên trong, Naomie Harris nhìn chính mình người đại diện, hỏi,“Ronald, là như thế này sao?”

Gọi là Ronald là một nhìn qua rất trẻ tuổi người đại diện, hắn nói thẳng,“Cơ hội rất nhỏ, nhưng không phải nói không có cơ hội.”

Naomie Harris cắn môi, đầy mặt tự hỏi bộ dáng, tuy rằng nàng là người Anh, lại là Jamaica hậu duệ, như vậy thân phận thiên nhiên khiến cho nàng phát triển nhận đến rất nhiều hạn chế, vì từ Anh quốc hí kịch giới cùng phim truyền hình giới tiến quân Hollywood, nàng một năm trước vừa sa thải nguyên bản Anh quốc người đại diện, nương tựa đến vị này C+ người đại diện môn hạ.

Bất quá, lấy nàng tư lịch, đương nhiên sẽ không trở thành đại người đại diện hộ khách, vị này gọi là Ronald người đại diện năm trước đầu năm mới từ C+ thu phát thất đi ra, nghiêm khắc nói lên cùng nàng như vậy, đều là Hollywood tân nhân.

Tân nhân không có việc gì, lưng tựa C+ này tòa đại sơn, nàng cho rằng so sánh mặt khác đồng loại hình nữ diễn viên, càng thêm có ưu thế.

Đi đến Hollywood chỉ có hơn một năm thời gian, Naomie Harris đã tại [ mặt trời lặn sau ] cùng [ một hoang đường cố sự ] trung biểu diễn qua một ít không lớn nữ phụ.

Làm một mới từ thu phát thất đi ra tiểu người đại diện, Ronald đương nhiên không có khả năng lấy đến chất lượng tốt hộ khách tài nguyên, nguyên bản công ty cho Naomie Harris như vậy một Jamaica hậu duệ nữ hắc nhân hộ khách khi, hắn còn tương đương bất mãn, bất quá sau này phát hiện, nữ nhân này cũng không phải không có gì khác, tại tranh đoạt nhân vật thượng dám làm dám làm, thêm trong giới có vài nhân gần nhất khẩu vị tựa hồ cũng tại biến hóa, còn có hắn này người đại diện cố gắng, cũng lấy đến mấy cái có phân lượng nhân vật.

“Nếu còn có cơ hội.” Naomie Harris từ trên ghế đứng lên, gọn gàng dứt khoát nói,“Ronald, ta đều phải với ai ngủ, mới có thể lấy đến nhân vật này.”

Đối với này nói, Ronald một điểm đều không kỳ quái, hai người hợp tác hơn một năm, cũng nhìn ra, cùng hắn nhận tri trung hắc nhân đầu não tương đối đơn giản như vậy, Naomie Harris tưởng sự tình tương đối đơn giản, nhận đến gần nhất trong giới cái gọi là hắc nhân chính trị chính xác ảnh hưởng, rất có một cỗ mạnh dạn đi đầu, dám thoát dám dám.

Hắn cũng thừa nhận, Naomie Harris lấy đến vài vai diễn, cùng nàng loại này phong cách có quan hệ rất lớn.

“Naomi, trước đợi, đừng có gấp.” Ronald làm ép xuống thủ thế, đẳng Naomie Harris ngồi xuống sau, nói,“Chúng ta trước đến phân tích dưới cụ thể tình huống, lại xem xem nên như thế nào tranh thủ.”

“Cái kia gọi Eva - Green là người da trắng diễn viên đi?” Naomie Harris nhận đến này vài năm trong giới càng ngày càng nghiêm trọng hắc nhân chính trị chính xác ảnh hưởng rất lớn, phía trước đạt được vài vai diễn, phương diện này hoàn cảnh tình thế cũng giúp nàng không ít,“Ta là hắc nhân, nếu ta nhớ rõ không sai,[ Cướp biển vùng Caribbean ] trung không có trọng lượng cấp hắc nhân nhân vật, chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ chúng ta nơi nơi tuyên dương bọn họ kỳ thị hắc nhân sao?”

Ronald nháy mắt không nói gì, Naomie Harris mà nói lại cũng không phải không có đạo lý, hiện tại rất nhiều hắc nhân diễn viên, đều thực thích dùng một chiêu này, giơ kỳ thị đại bài tử, tại Hollywood giành được thắng lợi.

Hắn tại thu phát thất đợi vài năm, coi như là có chút kiến thức, nếu chiếu như vậy xu thế phát triển đi xuống, bất cứ chủ lưu phim bên trong không có trọng yếu hắc nhân nhân vật, thậm chí là không có hắc nhân làm vai chính mà nói, giống Naomie Harris chi lưu hắc nhân diễn viên, liền sẽ nhảy ra nói không tôn trọng hắc nhân linh tinh Vân Vân......

Bất quá Ronald ngẫm lại, như vậy thực ra cũng tốt, trong giới chỉnh thể hoàn cảnh tình thế hắn không thể thay đổi, hiện tại trong tay lại cao giơ này giành được thắng lợi đại bài tử, còn dám thoát dám dám Naomie Harris, nói không chừng hắn có thể bưng ra kế tiếp Halle Berry hoặc là bạn gái Will - Smith đi ra.

“Hiện tại không phải kỳ thị không kỳ thị vấn đề.” Ronald chậm rãi nói,“Căn cứ ta được đến chuẩn xác tin tức, tại nữ vu nhân vật này trên thử vai, nam chính Matthew - Horner cùng nữ chính Keira - Knightley đồng thời hướng kịch tổ cùng đạo diễn Gore - Verbinski gia tăng áp lực, hai đại nhân vật chính đồng thời lên tiếng, cho dù là Disney ảnh nghiệp cũng muốn chăm chú suy xét.”

Naomie Harris hảo kỳ hỏi,“Bọn họ vì cái gì muốn bang Eva - Green, nếu là Matthew - Horner cùng nàng có một chân mà nói, còn giải thích quá khứ, chẳng lẽ Keira - Knightley là song tính luyến?”

Ronald lại không nói gì, Naomie Harris đầu cấu tạo, thật đơn giản một điểm.

“Tình huống thực ra rất rõ ràng.” Hắn đành phải lại một lần nói,“Eva - Green cùng Matthew - Horner cùng thuộc về Thiên Sứ trù tính công ty Helen - Hermann kì hạ, phỏng chừng là Matthew - Horner muốn bang Eva - Green lấy đến nhân vật này, tìm đến hắn bạn gái cũ Keira - Knightley cùng nhau hỗ trợ, sau đó thuyết phục đạo diễn Gore - Verbinski.”

“Nguyên lai là như vậy.” Naomie Harris trước nói thầm một câu, tiếp chăm chú nói,“Ngươi có thể hay không tại ta thử vai phía trước, cho ta tìm một cơ hội, khiến ta đi ngủ phục Gore - Verbinski.”

Ronald nhanh chóng ngăn lại,“Đừng, Nami, ngàn vạn đừng xằng bậy !” Hắn trịnh trọng nhắc nhở,“Gore - Verbinski thích là tóc vàng đại nữu, đối hắc nhân không......”

Naomie Harris trừng lớn ánh mắt, thoáng đề cao thanh âm,“Hắn đây là......”

“Đình ! đình !” Ronald biết nàng muốn nói cái gì, nhanh chóng đánh gãy ,“Ta nói , sự tình không có đơn giản như vậy, dù cho ngươi thật ngủ phục Gore - Verbinski, hắn cũng không tất sẽ dùng ngươi.”

Naomie Harris nghi hoặc khó hiểu, căn bản làm không rõ Ronald trong lời nói ý tứ.

Ronald mới ra đời, kinh nghiệm không đủ, lại cũng tại C+ gặp qua rất nhiều tình huống, thêm [ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ khổng lồ, tin tức truyền được nơi nơi đều là, không khó được ra một ít kết luận.

Hắn còn nói thêm,“Chuyện này cũng không phải thoạt nhìn đơn giản như vậy, Matthew - Horner cùng Keira - Knightley đồng thời mở miệng, đạo diễn Gore - Verbinski nhất định sẽ cấp này mặt mũi, bởi vì hắn cùng người sản xuất Jerry - Bruckheimer quyền lực tranh đấu đã chuyển hướng về phía chỗ tối, hắn trên danh nghĩa người sản xuất, muốn tại kịch tổ từ Jerry - Bruckheimer trong tay lấy đến càng nhiều quyền lực, chỉ dựa vào chính hắn là không đủ , Johnny - Depp làm việc hoang đường, tranh thủ Matthew - Horner cùng Keira - Knightley duy trì, đối Gore - Verbinski đến nói rất trọng yếu.”

Naomie Harris cuối cùng là nghe minh bạch ,“Ý của ngươi là, Matthew - Horner mới là việc này mấu chốt nhân vật.”

“Không sai.” Nếu nàng lại nghe không rõ, Ronald thật không biết nên nói như thế nào ,“Matthew - Horner ảnh hưởng hắn bạn gái cũ Keira - Knightley, đạo diễn Gore - Verbinski lại tưởng mượn sức hắn, cho nên, chỉ cần thu phục Matthew - Horner, ngươi liền có thể lấy đến cái kia nhân vật.”

Naomie Harris hoắc đứng lên,“Ta đây liền đi ngủ phục Matthew - Horner.”

Ronald gật gật đầu, nói:“Matthew - Horner tại Burbank nam Buena Vista đường cái phụ cận có gian văn phòng......”

Thiên Sứ trù tính công ty phụ cận Matthew trong văn phòng, Bella - Anderson ngồi ở trước máy tính, lật xem mới nhất bưu kiện, trong đó có Universal ảnh nghiệp mới nhất phát tới được box office số liệu.

Nàng đọc xong này phong bưu kiện, ngẩng đầu nhìn đối diện, vừa định cùng đối diện ngồi ở một khác trương bàn công tác mặt sau Matthew nói chuyện, trước thấy được trên tường bỏ túi theo dõi máy ghi hình, máy ghi hình tạo hình rất khác biệt, vị trí tương đối ẩn nấp, tại nhất trương bồi giấy tại gọng kính trung áp phích chính phía trên, chợt vừa thấy lên đi, giống như là áp phích trang sức phẩm.

Tại chính mình công tác văn phòng trung, có như vậy một theo dõi nhiếp tượng tồn tại, bao nhiêu đều sẽ để người không thoải mái, Bella - Anderson cũng không ngoại lệ, bất quá này máy ghi hình mới nhất chuyển qua đây khi liền trang bị , hơn nữa cũng là nàng đi mua cùng giám sát trang bị , Matthew không có giấu diếm nàng này viên công.

Nàng rất nhiều thời điểm cần cùng Matthew, không ở nơi này làm công, văn phòng cũng liền không có nhân, nơi này còn gửi không ít thứ, trang bị này máy ghi hình, cũng là vì để ngừa vạn nhất.

Làm một sinh trưởng ở địa phương người Mĩ, Bella - Anderson biết chính mình quốc gia trị an trạng huống không chỉ là không tốt, mà là tương đương không xong.

“Matthew......” Nàng mở miệng nói,“Universal ảnh nghiệp vừa phát đến bưu kiện,[ Smith vợ chồng ] Bắc Mĩ box office vượt qua hai ức dollar .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 368: Mời Ngươi Tự Trọng

Tháng năm cuối cùng một cuối tuần, cũng chính là lão mĩ bỏ mình tướng sĩ ngày kỷ niệm ngày nghỉ vừa qua, này cuối tuần lại có hai bộ đại quy mô khai họa phim [ Madagascar ] cùng [ The Longest Yard ] phát hành, người trước là DreamWorks hoạt hình studio kế [ quái vật Shrek ] sau lực tác, thụ chúng cực kỳ rộng khắp; Người sau là mĩ thức bóng đá loại điện ảnh, tại Bắc Mĩ trên mảnh đất này đồng dạng là đại chủng loại đề tài.

Nghe được Bella - Anderson mà nói, Matthew đầu cũng không nâng, nói thẳng,“Bưu kiện cho ta phát một phần đi.”

Bất quá nửa phút thời gian, tư nhân hòm thư liền thu đến Universal ảnh nghiệp số liệu thống kê bưu kiện, hắn điểm khai sau, nhanh chóng xem lên.

Nhận đến [ Madagascar ] cùng [ The Longest Yard ] hai bộ tân phim khai họa ảnh hưởng,[ Smith vợ chồng ] chiếu phim rạp chiếu phim sổ tuy rằng không có giảm bớt, nhưng tập luyện suất rõ rệt hạ thấp, cuối tuần trước chia đều mỗi ngày tập luyện suất hạ xuống đến chỉ có 15%.

Đây là không thể tránh cho sự tình, người xem đều là có mới nới cũ, tân phát hành phim tại lịch chiếu phim thượng chiếm ưu rất bình thường.

Tuy rằng lịch chiếu phim hạ xuống, nhưng Matthew cùng Charlize - Theron đính hôn phong ba còn tại, này bộ phim hướng đi như cũ ổn định, thứ ba cuối tuần từ Bắc Mĩ thị trường lại lấy 2180 vạn dollar, thêm trước đây bốn ngày làm việc thu hoạch 1650 vạn dollar,[ Smith vợ chồng ] Bắc Mĩ box office nhất cử đột phá 2 ức dollar, tích lũy đạt tới 2 ức 140 vạn dollar.

Hải ngoại phương diện,[ Smith vợ chồng ] lại lấy 6680 vạn dollar, phim toàn cầu box office đã đi tới 3 ức 7820 vạn dollar này một con số thượng.

Universal ảnh nghiệp cũng đem [ Smith vợ chồng ] Bắc Mĩ box office mong muốn điều chỉnh đến 2 ức 5000 vạn dollar, toàn cầu box office đề cao đến 5 ức dollar.

So với [ Smith vợ chồng ], đồng kỳ phát hành [ lang khuyển Danny ] vỏn vẹn ba vòng liền rời khỏi Bắc Mĩ box office bảng xếp hạng top 10 danh mục, [ Kingdom of Heaven ] tình huống cũng tương đương không xong, này chu lấy đến 230 vạn dollar sau, Bắc Mĩ box office tích lũy vượt qua 3000 vạn dollar, cuối cùng có thể hay không qua 4000 vạn dollar, còn muốn dựa vào vận khí.

Cuối tuần này Bắc Mĩ box office bảng xếp hạng quán quân bị [ The Longest Yard ] lấy 5860 vạn dollar cướp đi, mĩ thức bóng đá đề tài tại Bắc Mĩ luôn luôn rất có thị trường;[ Sith báo thù ] không thể thực hiện liên quan, lấy 5520 vạn dollar xếp hạng tại vị thứ hai; Tân phát hành [ Madagascar ] dựa vào 4722 vạn dollar thành tích, đứng ở đệ tam trên vị trí;[ Smith vợ chồng ]2180 vạn dollar cuối tuần thu nhập xếp hạng tại thứ bốn.

Theo sau một cuối tuần bên trong, có Russell Crowe cùng Renée - Zellweger diễn viên chính [ thiết quyền nam nhân ] đem phát hành, lại một cuối tuần còn lại là Warner Bros trọng khải bản [ Batman ], trên cơ bản từng cái cuối tuần đều sẽ không khuyết thiếu cường lực phim phát hành.

Matthew rất rõ ràng,[ Smith vợ chồng ] chiếu phim đến giai đoạn này, đại quy mô tuyên truyền cơ bản đều ngừng, Universal ảnh nghiệp cùng Summit Entertainment muốn làm , chính là tận lực bảo trì [ Smith vợ chồng ] hậu tục xu thế ổn định, không xuất hiện đoạn dốc cheo leo đại ngã.

Bella - Anderson bên kia lại đóng máy tính, thu thập hảo túi công văn, lại ôm một đại hào túi văn kiện, đứng lên cùng Matthew nói,“Ta muốn đi một chuyến Helen văn phòng, cùng nàng thương nghị fan tổ chức sự tình.”

Matthew khoát tay,“Đi thôi.”

Đẳng Bella - Anderson rời đi, to lớn trong văn phòng, chỉ còn lại có Matthew một người, lật xem một hồi văn kiện, di động vang lên, cái kia gọi là Bill - Nighy Anh quốc diễn viên, chuyên môn gọi điện thoại lại đây tỏ vẻ cảm tạ.

Matthew khách khí vài câu, cắt đứt điện thoại còn không có thu hồi đến, cửa phòng làm việc đột nhiên bị người từ bên ngoài gõ vang.

“Mời vào.” Matthew thuận miệng nói.

Cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, một để cuộn sóng tóc dài nữ hắc nhân đi đến, nàng quay người quan hảo cửa phòng, cười đối Matthew nói,“Ngươi hảo.”

Nữ nhân này màu da ngăm đen, mặc một kiện màu trắng đai đeo bên người váy liền áo, đột xuất hắc nhân nữ tính kiện mỹ dáng người.

Matthew xác nhận không biết nàng, hắn chỉ là tại này đống trên lầu thuê một gian văn phòng, đồng tầng còn có mặt khác công ty, theo bản năng liền cho rằng này nữ hắc nhân tìm lầm địa phương.

Hắn luôn luôn cũng không có hắc nhân bằng hữu, gần nhất này vài năm chứng kiến hay nghe thấy, cũng khiến hắn đối hắc nhân đồng hành kính nhi viễn chi.

“Ngươi tìm ai?” Matthew trực tiếp hỏi.

Nữ hắc nhân cười nói,“Ngươi hảo, Horner tiên sinh.”

Nghe nói như thế, Matthew lập tức ý thức được, này nữ hắc nhân không tìm lầm địa phương.

Nữ hắc nhân lúc này tự giới thiệu nói,“Ta gọi Naomie Harris, là một danh đến từ Anh quốc diễn viên.”

“Diễn viên?” Matthew gật gật đầu, trực tiếp hỏi,“Ngươi tìm ta có việc?”

Naomie Harris chỉ chỉ Matthew bàn công tác cách đó không xa một cái ghế, chủ động hỏi,“Ta có thể làm sao?”

Matthew khẽ nhíu mày, nói,“Tùy tiện tọa.”

Đi đến kia chiếc ghế dựa tiền, Naomie Harris ngồi xuống, đem một đầu cuộn sóng tóc dài ném đến sau đầu, lộ ra tỉ mỉ trang điểm qua khuôn mặt.

Bất quá, tại Matthew trong mắt, trừ hắc, thật sự nhìn không ra thứ khác đến.

“Harris tiểu thư.” Matthew không tưởng xem một nữ hắc nhân ở trong này õng ẹo tạo dáng, nhắc nhở nói,“Có chuyện thỉnh nói thẳng.”

Naomie Harris nhìn Matthew liếc nhìn, áp chế trong lòng dâng lên một tia không vui, chung quy có việc cầu người, làm thân nói,“Ta có thể gọi ngươi Matthew sao?”

Matthew đối xứng hô linh tinh không quan trọng, thuận miệng nói,“Có thể.”

Naomie Harris cười ra một miệng răng trắng,“Matthew, ngươi bảo ta Nami hảo.”

Matthew ý thức được chút gì, bất động thanh sắc tiếp tục hỏi,“Như vậy Nami, ngươi lại đây tìm ta có chuyện gì?”

“Ta là một diễn viên, một còn không có danh khí diễn viên.” Naomi - Watts nhìn ra Matthew ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn, nhanh chóng nói,“Ta đoạn thời gian trước tham gia [ Cướp biển vùng Caribbean ] thử vai, lập tức muốn tiến hành vòng cuối mang trang thử vai.”

Nàng xem Matthew, nhãn cầu trung tựa hồ mang theo cầu xin.

Matthew căn bản không thèm để ý, nhàn nhạt nói,“Harris tiểu thư, ngươi tìm lầm địa phương, ta chỉ là một diễn viên, tại kịch tổ nhân sự thượng không có bất cứ quyền phát ngôn.” Hắn thay công thức hoá thanh âm,“Phi thường xin lỗi, ta bang không đến ngươi.”

“Không phải như vậy đi?” Nhìn đối diện nhân mở mắt nói dối, Naomie Harris lại cười nói,“Ta thử vai nhân vật là nữ vu Tia - Dalma, nếu ta được đến tin tức không sai mà nói, ngươi hướng đạo diễn Gore - Verbinski đề cử Eva - Green, hiện tại Eva - Green cơ hồ 100% sẽ thắng ra.”

“Ngươi nói là việc này a.” Matthew nửa điểm xấu hổ cũng không có, chỉ cảm thấy này hắc nhân diễn viên rất kỳ quái , chạy đến nơi đây đến cầu hắn, còn trước mặt vạch trần hắn, làm việc giống như có điểm không chừng mực đi?

Hắn cùng hắc nhân tiếp xúc cực ít, đối với này quần thể lý giải hữu hạn, bất quá từ Hollywood trong giới tình huống phân tích, hắc nhân tâm tính có đôi khi xác thật có chút kỳ lạ.

“Ta chỉ là theo Gore thuận miệng chào hỏi.” Lấy Matthew da mặt, tự nhiên là tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào,“Không có can thiệp thử vai, có lẽ Gore cảm giác Eva - Green càng thích hợp cái kia nhân vật.”

Naomie Harris nhìn Matthew, một hồi lâu cũng không có mở miệng, chỉ cảm thấy đối diện vị này đại minh tinh, mở mắt nói láo bản lĩnh, so với chính mình cường nhiều lắm.

“Theo ta được biết, Eva - Green cùng ngươi không phải bằng hữu.” Naomie Harris vén vén tóc, đột nhiên hỏi,“Matthew, Eva - Green cho ngươi cái gì? Có thể khiến ngươi như vậy giúp hắn?”

Không đợi Matthew trả lời, nàng liền đứng lên,“Eva - Green có thể cho ngươi, ta đồng dạng có thể cho ngươi.”

Nghe nói như thế, Matthew biết này hắc nhân diễn viên rõ ràng hiểu sai , cũng lười giải thích, nói thẳng,“Xin lỗi, Harris tiểu thư, ta còn có công tác muốn bận rộn.”

Naomie Harris phảng phất không có nghe hiểu Matthew tiễn khách mà nói, tiến lên đi một bước, nói,“Matthew, ta không phải đang nói đùa, Eva - Green có thể cho ngươi, ta có thể cho ngươi càng nhiều.”

Nàng rất rõ ràng, nói không không có bất cứ thuyết phục lực, lần này lại đây muốn ngủ phục Matthew - Horner , nàng cũng tin tưởng cùng với chính mình kỹ thuật cùng tiến lên sau tam phương diện siêu cường sức chiến đấu, tuyệt đối có thể ngủ phục Matthew - Horner, khiến nàng giúp chính mình lấy đến nữ vu Tia - Dalma nhân vật này.

Cho nên, Naomie Harris lại tiến lên một bước, một phen kéo xuống váy liền áo bên trái đai đeo, lộ ra nửa đen tuyền bộ ngực, trực tiếp đối với Matthew hô,“Come.On !”

Matthew nhìn nàng một cái, liền thu hồi ánh mắt, nửa điểm hứng thú đều khiếm khuyết, nói,“Harris tiểu thư, mời ngươi tự trọng.”

Naomie Harris đầu tiên là ngẩn người, tiếp cho rằng Matthew tại làm bộ làm tịch, thò tay lại đem bên kia đai đeo kéo xuống dưới, lộ ra đen tuyền một mảnh.

Matthew không đợi nàng lại mở miệng, giành trước nói,“Harris tiểu thư, ngươi còn như vậy mà nói, ta chỉ có thể gọi điện thoại khiến bảo an lại đây mang ngươi đi.”

Sau đó hắn tăng thêm ngữ khí,“Mời ngươi tự trọng !”

“Ách......”

Naomie Harris lần này thật ngây ngẩn cả người, đối diện nhân rõ ràng không phải tại khách sáo.

Điều này sao có thể? Nàng hoàn toàn không thể lý giải, tiến vào Hollywood sau, dùng qua vài lần đều là mọi việc đều thuận lợi a, người này chẳng lẽ là đồng tính luyến, thế nhưng đối với nàng như vậy hắc mỹ nhân làm như không thấy......

Matthew lại một lần nữa nói,“Harris tiểu thư, ta còn có công tác muốn bận rộn.” Hắn sợ này đại não đường về bất đồng với người bình thường hắc nhân diễn viên nghe không rõ, nói thẳng,“Ngươi có thể đi, không cần lại lãng phí thời gian .”

Naomie Harris phục hồi tinh thần, xác định Matthew thái độ phi thường kiên định, chậm rãi kéo lên váy liền áo đai đeo, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào mới tốt.

Liền như vậy rời đi? Không khỏi quá thất bại , phía trước lấy đến nhân vật thủ đoạn, như thế nào liền không hiệu quả đâu?

Nàng cũng không cam tâm liền như vậy rời đi, người đại diện Ronald cho nàng phân tích qua, giống [ Cướp biển vùng Caribbean ] như vậy đan bộ đầu tư đều tại 2 ức dollar trên đây hạng mục, cơ hồ là thành công bảo đảm, tại Hollywood phi thường khó được, cho dù là biểu diễn trong đó vai phụ, có thể đạt được chỗ tốt đều là khó có thể tính toán .

Quá khứ, mỗi khi nàng đem quần áo cởi, tổng có thể thuận lợi lấy đến nhân vật.

Lần này tình huống, Naomie Harris căn bản không có gặp được qua, chỉ có thể chuyển động cân não, muốn tìm đến một thích hợp biện pháp.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 369: Chính Trị Chính Xác

Trong văn phòng, không khí có chút giằng co, Matthew nhíu mày nhìn Naomie Harris, chẳng lẽ chính mình lời nói còn chưa đủ minh bạch, nhất định muốn tìm cao ốc bảo an lại đây đem này phân không rõ trạng huống hắc nhân diễn viên giá đi sao? Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn thật không tưởng làm như vậy, hắn là một từ tầng dưới chót bò đi ra ngôi sao diễn viên, vẫn là vận khí phi thường tốt cái loại này, biết hướng lên trên bò gian nan.

Trong giới có không ít cùng loại với này Naomie Harris diễn viên, hướng lên trên bò quá trình trong, ngủ phục qua rất nhiều người.

Có lẽ nghĩ tới lúc ấy tại tầng dưới chót một đường giãy dụa tao ngộ, Matthew không có lại nói, chỉ là nhìn Naomie Harris, chờ đợi vị này hắc nhân nữ diễn viên nhanh chóng rời đi.

Nhưng mà, Naomie Harris đứng không có động.

Ngắn ngủi vài giây thời gian, nàng cũng không phải rất linh quang đầu, liền tưởng đến một chủ ý, quá khứ lần nào cũng linh một kiện vũ khí mất đi hiệu quả, nàng lại nhớ đến một khác kiện.

Toàn bộ Hollywood đều tại xu nịnh độc thuộc về hắc nhân diễn viên lợi khí.

Naomie Harris nhanh chóng thu thập hảo quần áo, thu hồi tươi cười, để khiến tối đen khuôn mặt thoạt nhìn càng thêm nghiêm túc.

“Khụ...... Khụ......” Nàng trước thanh thanh cổ họng, lúc này mới nghiêm túc chuyên chú nói,“Matthew, Eva - Green là một người da trắng diễn viên, ta là một người da đen diễn viên, có phải hay không bởi vì này điểm, ngươi mới cự tuyệt ta.”

Đơn giản như vậy ngôn ngữ cạm bẫy Matthew làm sao có khả năng rơi vào đi, nói thẳng,“Đương nhiên không phải.”

“Không phải?” Naomie Harris lời lẽ nghiêm khắc chất vấn,“Vậy ngươi vừa rồi vì sao nhục mạ ta là hắc quỷ? Ngươi rõ ràng chính là kì thị chủng tộc !”

Matthew nhìn này hắc nhân nữ diễn viên, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì mới tốt, chẳng lẽ bởi vì chính mình không tiếp thụ nàng ngủ phục, liền biến thành kỳ thị ?

Naomie Harris căn bản không có dừng lại ý tứ, tiếp tục nói,“Ta rời đi sau, sẽ liên hệ trù tính công ty cùng truyền thông phóng viên, đem ngươi nhục mạ ta là hắc quỷ sự tình tất cả đều công khai.”

Matthew thở dài,“Harris tiểu thư, loại này nói dối cùng xiếc rất không thú vị, ngươi không có bất cứ chứng cớ, không ai sẽ tin tưởng ngươi.”

Hollywood tương đương một bộ phận hắc nhân diễn viên tự hỏi phương thức cùng người bình thường có rõ ràng phân biệt, kịch tổ dùng bọn họ đó là theo lý đương nhiên , kịch tổ không cần bọn họ kia tuyệt đối chính là kỳ thị hắc nhân.

Naomie Harris mới từ Anh quốc chuyển đi vào Hollywood, rõ ràng nhận đến loại này quan niệm ảnh hưởng, nói,“Ta là không có chứng cớ a, nhưng ta là một người da đen diễn viên, chỉ cần ta đối truyền thông nói như vậy, ngươi liền sẽ bị kì thị chủng tộc phản đối gièm pha quấn lên, lấy Hollywood tình huống hiện tại......”

Nàng lạnh lùng hừ một tiếng,“Ngươi đừng tưởng dễ chịu !”

Matthew gật gật đầu,“Ta hiểu được.” Hắn trầm mặc hai giây, hỏi,“Ngươi muốn cho ta làm như thế nào?”

Naomie Harris nói thẳng,“Giúp ta lấy đến nữ vu cái kia nhân vật.” Nàng tựa hồ phi thường rộng lượng,“Yên tâm, ta vừa rồi nói kia vài còn có hiệu, của ta kỹ thuật nhưng là một cấp bổng.”

Nói xong, nàng còn đối Matthew chớp mắt vài cái.

Nhìn thấy Naomie Harris ném đến mi nhãn, Matthew bỗng nhiên có loại muốn phun xúc động, nếu giết người không phạm pháp mà nói, hắn đều có cổ muốn xông lên đi, gõ ra này hắc nhân diễn viên sọ não, xem xem bên trong đến cùng là cái gì kỳ lạ cấu tạo xúc động.

Bất quá nghĩ đến gần nhất hai năm nay vây quanh tại toàn bộ Hollywood giới, còn càng ngày càng nghiêm trọng hắc nhân chính trị chính xác, lại bình thường trở lại.

Đều nói sẽ khóc hài tử có nãi ăn, vì cái gì sẽ có nãi ăn? Nói trắng ra là, đều là quen đi ra .

Một ngày nào đó, kia vài cả ngày ồn ào hắc nhân chính trị chính xác nhân, sẽ gieo gió gặt bão.

Nói không chừng một ngày nào, vốn nên thuộc về bọn họ nhân vật, liền bởi vì một cái gọi là chính trị chính xác, bị một người da đen diễn viên đoạt đi; Nói không chừng nào một khóa Oscar, nguyên bản dưới tình huống bình thường thuộc về bọn họ Oscar tiểu kim nhân, sẽ bị một bộ từ danh tiếng đến chất lượng lại đến nhân khí đều xa không bằng, ngược lại chính trị phi thường chính xác hắc nhân điện ảnh cướp đi.

Không biết vì sao, Matthew bỗng nhiên nghĩ tới từng xem qua [ Tinh cầu đại chiến 7: Nguyên lực thức tỉnh ] trailer, bên trong hắc nhân nam chính, thật sự rất không nói gì, khiến hắn này đối Tinh Chiến vốn hứng thú không tính quá lớn nhân, triệt để không có quan khán dục vọng.

Lại xem xem đối diện Naomie Harris mặt đen, Matthew thật sự lười cùng nàng dây dưa đi xuống, thò ngón tay chỉ mặt sau trên tường một bộ áp phích gọng kính địa phương, học Helen - Hermann ngữ khí, nhàn nhạt nói,“Harris tiểu thư, ngươi xem đến gọng kính thượng cái kia trang sức dùng hình trụ vật thể sao?”

Nghe nói như thế, Naomie Harris hướng bên kia nhìn thoáng qua, nhìn thấy gọng kính thượng kia đồ có Cướp biển vùng Caribbean nhân vật hình trụ vật thể, trong lòng tính toán một chút thước tấc, không khỏi lộp bộp một tiếng, này Matthew - Horner chẳng lẽ còn có biến thái ham mê, muốn dùng thứ kia......

Nhưng nghĩ đến chính mình thân kinh bách chiến, nàng lại cắn chặt răng, nói,“Vô luận cái gì đa dạng, ta đều cùng ngươi cùng nhau ngoạn đến cùng !”

Matthew lần này thật hết chỗ nói rồi, này hắc nhân diễn viên ý nghĩ, cùng người bình thường hoàn toàn không ở trên một vị diện.

Hắn xem như minh bạch , cùng người như thế nói chuyện, một điểm đều không thể đi vòng vèo, bằng không khẳng định nghe không hiểu.

“Harris tiểu thư, ngươi hiểu lầm .” Matthew lại chỉ chỉ bên kia, phi thường trực tiếp nói,“Đó là một ta lấy đến đề phòng cướp dùng theo dõi máy ghi hình, nó hai mươi bốn giờ mở ra, có đủ thực khi ghi âm công năng, vừa chúng ta sở hữu đối thoại, tất cả đều vỗ xuống.”

Naomie Harris liền tính đầu não lại đơn giản, cũng có thể nghe minh bạch lời này ý tứ, sắc mặt...... Vẫn là như vậy hắc, nâng tay chỉ Matthew nói,“Ngươi người này có tật xấu sao? Thế nhưng tại trong văn phòng trang thứ này !”

Matthew triệt để hết chỗ nói rồi, cầm lấy điện thoại liền chuẩn bị gọi cho cao ốc bảo an dãy số, đã thấy Naomie Harris xoay người, vội vã liền chạy ra văn phòng, đi ra ngoài sau còn mang theo cửa phòng, phát ra ầm một tiếng vang lớn.

Buông xuống điện thoại, Matthew không khỏi lắc lắc đầu, hắn khiến Bella - Anderson trang bị này máy ghi hình, hoàn toàn liền không ý khác, hắn thường niên đi theo kịch tổ công tác, Bella - Anderson làm lâm thời trợ lý, phải thường cùng hắn, văn phòng bên này rất nhiều thời gian đều không có ai, vạn nhất xảy ra chuyện gì, có theo dõi tại mà nói, cũng có lợi cho truy tra.

Này hắc nhân nữ diễn viên hẳn là buông tay .

Nghĩ đến đây, Matthew dứt khoát đi đến một khác đài cùng theo dõi nối tiếp máy tính biên, tìm ra vừa quay chụp hình ảnh, vĩnh cửu bảo tồn vào máy tính bên trong.

Dựa theo người bình thường ý nghĩ, đối phương trở về khẳng định ngậm miệng không nói, nhưng có chút hắc nhân diễn viên, căn bản không thể dùng bình thường tình huống đến cân nhắc.

Làm như vậy cũng là vì để ngừa vạn nhất.

Nếu cái kia hắc nhân diễn viên đi ra ngoài nói hưu nói vượn, hắn cũng có chứng cớ không phải sao?

Lại tại văn phòng đợi một đoạn thời gian, Matthew gặp Bella - Anderson còn không có trở về, dứt khoát cũng ly khai, lái xe đi Neborah trung tâm thể hình, tiếp tục kiện thân cùng huấn luyện.

Quá khứ này mấy tháng, trừ phi công tác bận rộn không có thời gian, Matthew vẫn đang kiên trì kiện thân kế hoạch, cùng chi tương phản là, hắn đọc sách xem báo cùng dùng cho luyện tập viết thời gian tương đối giảm bớt một ít.

Trải qua vài năm thời gian cố gắng, hắn bình thường đọc viết đều không lại là vấn đề, kịch bản phiên thượng hai lần, cơ bản liền có thể lý giải , về phần cái loại này tối nghĩa khó hiểu kịch bản, nối tiếp đều sẽ không tiếp.

Lại chính là kỹ xảo biểu diễn luyện tập, cơ bản bị vây ở đình trệ trạng thái, vừa đến trước mắt kỹ xảo biểu diễn tiêu chuẩn ứng phó thương nghiệp giải trí điện ảnh đủ rồi, thứ hai đến giai đoạn này, chỉ riêng đối với ghi hình cùng gương tiến hành bắt chước, đã không thể lại đề cao .

Hắn càng cần tại thực tế quay chụp trung tiến hành tôi luyện.

Thẳng thắn giảng, hắn so phía trước bận rộn quá nhiều, cũng không có nhiều như vậy chỗ trống thời gian , trước mắt cơ bản xem như hai thương nghiệp đại ngôn trong người, phim quay chụp kế hoạch đều xếp đến hai năm bên ngoài, còn muốn hiệp trợ Helen - Hermann cùng Bella - Anderson chỉnh hợp phân tán tại toàn mĩ fan tổ chức, Helen - Hermann cùng Thiên Sứ trù tính công ty đang vì hắn trù hoạch kiến lập từ thiện ngân sách hội......

Đến ngôi sao tuyến đầu vị trí, danh nghĩa có được một thậm chí mấy cái từ thiện ngân sách hội phi thường có tất yếu, vừa có thể hợp pháp trốn thuế, còn có thể thông qua từ thiện xoát bức cách, thậm chí còn có thể đem chính mình bộ phận phí tổn chi phí trực thuộc tại từ thiện ngân sách hội danh nghĩa.

Trong đó chỗ tốt nhiều lắm, Matthew trước mắt chỉ chỉ lý giải da lông, chung quy còn chỉ là tại lên kế hoạch trung.

Liền tính là như vậy, hắn cũng biết vì sao nhiều như vậy phú hào cùng ngôi sao, nguyện ý thành lập từ thiện ngân sách hội , từ thiện ngân sách hội xác thật có thể đến giúp rất nhiều người, điểm này không thể phủ nhận, nhưng đối với thành lập giả chỗ tốt, cũng không ngôn mà dụ.

Về phần từng hắn tại trên hệ thống mạng nhìn thấy USA các phú hào lỏa quyên, loại sự tình này xem xem liền hảo, không cần cho là thật.

Nói không chừng một ngày nào, hắn cũng đem toàn bộ tài sản quyên cấp trên thực tế là chính mình từ thiện ngân sách hội, chẳng những có thể tránh thuế, ăn uống chi phí cũng sẽ không nhận đến ảnh hưởng.

Matthew rất chăm chú suy xét qua điểm này, đến lúc đó lại mãn thế giới đi lừa dối mấy cái coi tiền như rác, vì hắn từ thiện ngân sách hội quyên tiền, lấy USA từ thiện ngân sách hội vận tác cùng giám thị, không cần hao phí quá nhiều khí lực, liền có thể thực hiện hoa người khác tiền hưởng thụ vĩ đại mục tiêu.

Đương nhiên, hắn đối USA pháp luật pháp quy cũng không lý giải, cũng chính là nhàm chán ngẫm lại mà thôi.

Bất quá, thành lập từ thiện ngân sách hội sự tình, xác thực tại đẩy vào.

Ban đầu thời điểm, Helen - Hermann cho hắn liệt ra ba đề cao bức cách phương thức, bởi vì muốn trở thành siêu cấp cự tinh phi thường khó khăn, chỉ riêng dựa vào điện ảnh mà nói, nói không chừng sẽ hao tổn khi mười năm trên đây, muốn tại trở thành ngôi sao tuyến đầu sau tiếp tục hướng lên trên bò, trừ điện ảnh bản thân, còn có một ít khác xoát bức cách phương thức.

Này ba loại phương thức, phân biệt là bảo vệ môi trường đấu sĩ cùng với bảo vệ môi trường tổ chức hợp tác; Động vật trân trọng nhân sĩ; Thành lập từ thiện quỹ hội hòa đảm nhiệm Liên Hiệp Quốc từ thiện đại sứ.

Trong đó điều đầu tiên, theo Matthew trở thành Benz G series xe việt dã người phát ngôn tự động trở thành phế thải, tổng không thể mở ra V8 động cơ đại bài lượng xe việt dã, còn khẩu khẩu thanh thanh kêu bảo vệ môi trường đi? Kia cũng quá khôi hài .

Mà đệ nhị điều, bị Matthew chính mình phủ quyết , không ăn thịt mà nói sẽ muốn mạng của hắn.

Cho nên, hắn cùng Helen - Hermann đều tuyển cuối cùng một điều.

Trước mắt, Helen - Hermann còn tại đẩy vào kế hoạch, muốn trở thành Liên Hiệp Quốc từ thiện đại sứ cũng không dễ dàng.

Matthew cần nhất vẫn là tiếp tục đề cao danh khí cùng lực ảnh hưởng.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 370: Phi Thường Có Phong CáCh Đáp Án

Muốn mở rộng danh khí cùng lực ảnh hưởng, phương thức tốt nhất chính là gia tăng độ hấp thụ ánh sáng, bởi [ Cướp biển vùng Caribbean ] hai bộ tục tập quay chụp sắp tới, Helen - Hermann liên hệ qua kịch tổ sau, kịch tổ vi Matthew tranh thủ đến một nhận Hollywood Reporter phỏng vấn cơ hội.

Phỏng vấn đặt ở [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] quay chụp phía trước tịch tiến hành, để phối hợp Disney ảnh nghiệp tiền kỳ tuyên truyền.

Theo sau trong vài ngày, Matthew chủ yếu vẫn là nghiên đọc kịch bản cùng nhân vật, tiến hành tương quan hoa thức kiếm thuật vật lộn huấn luyện, ngoài ra chính là chú ý vừa phát sinh một ít cùng hắn có liên quan sự tình.

Hắn đặc biệt khiến Bella - Anderson lưu ý Naomie Harris ở trên truyền thông động thái, mấy ngày này trong, không có nhìn thấy cái kia Naomie Harris đi ra bạo liêu tin tức, phỏng chừng này nữ hắc nhân tuy rằng đầu não đơn giản chút, nhưng cũng không phải xuẩn đản, còn phân rõ trạng huống.

Lại chính là [ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ bên kia, Eva - Green thuận lợi thông qua nữ vu này một nhân vật thử vai, nghe nói đạo diễn Gore - Verbinski cùng người sản xuất Jerry - Bruckheimer nháo qua mâu thuẫn sau, khó được ở trên cùng một sự kiện đạt thành nhất trí, tất cả đều cho rằng Eva - Green ngoại hình cùng khí chất phi thường phù hợp nữ vu nhân vật thiết lập.

Eva - Green cũng chuyên môn từ Helen - Hermann chỗ đó muốn tới dãy số, cho hắn gọi điện thoại, tỏ vẻ chờ hắn có thời gian thời điểm, thỉnh hắn ăn Pháp quốc đại tiệc lấy biểu lòng biết ơn.

Matthew đương nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá hắn tạm thời không có thời gian, phim quay chụp phía trước trong khoảng thời gian này nhật trình phi thường khẩn trương, còn muốn nhận Hollywood Reporter phóng viên phỏng vấn.

Bởi đây là báo chí truyền thông phỏng vấn, không cần ghi hình hoặc là quay chụp, phỏng vấn địa điểm liền thả ở Matthew trong văn phòng.

Báo chí truyền thông phỏng vấn tương đối đơn giản, phỏng vấn ngày đó chỉ đến một nữ phóng viên cùng một nhiếp ảnh sư.

Phỏng vấn bắt đầu trước, Matthew ngồi ở bàn công tác mặt sau, lấy mới gần treo tại trên tường [ Cướp biển vùng Caribbean: Dead Man's Chest ] tiền kỳ tuyên truyền áp phích làm bối cảnh, khiến nhiếp ảnh sư chụp ảnh một ít hằng ngày ảnh chụp.

Sau đó, chính là một chọi một phỏng vấn .

“Ngươi hảo, Matthew.” Nữ phóng viên cùng Matthew nắm tay, tự giới thiệu nói,“Ta là Hollywood Reporter phỏng vấn phóng viên Sophia - Arteta, hôm nay do ta phụ trách lần này phỏng vấn.”

Matthew trước làm thỉnh thủ thế,“Tùy tiện tọa.” Đẳng nữ phóng viên ngồi ở bàn công tác đối diện, cố ý nói,“Không nên hỏi quá mức xảo quyệt vấn đề hảo sao? Ta không trả lời được, sẽ đau đầu .”

Trên thực tế, Helen - Hermann cùng kịch tổ một vị tin tức quan liền ngồi tại Bella - Anderson bàn công tác bên kia, giữa song phương đã làm qua đủ nhiều câu thông .

Nữ phóng viên cười cười, trước móc ra máy ghi âm đặt ở trên bàn, lại cầm ra bút máy cùng bản tử, nói,“Chúng ta có thể bắt đầu sao?”

Matthew cười nói,“Tùy thời đều có thể.”

“Hôm nay [ Cướp biển vùng Caribbean ] quay chụp sắp tới.” Sophia hỏi ra thứ nhất vấn đề,“Đối với lần này quay chụp ngươi hay không là chờ mong rất lâu .”

Matthew tầng tầng gật đầu,“Chờ mong thời gian rất lâu . Không chỉ là ta, còn có Depp cùng Keira, chúng ta đều vội vàng hi vọng lại một lần nữa đạp lên biển Caribbean mạo hiểm lữ đồ.”

Tuy rằng phía trước từng có câu thông, nhưng Sophia làm một có kinh nghiệm phóng viên, cũng hiểu được muốn lâm thời biến báo, lập tức liền Matthew mà nói hỏi,“Có thể đánh giá một chút ngươi này hai vị hợp tác sao?”

“Johnny - Depp là một phi thường đầu nhập, phi thường rất giỏi diễn viên,[ Cướp biển vùng Caribbean ] quay chụp khiến hắn yêu phải hải tặc kiếp sống.” Đối với kịch tổ hai vị bằng hữu kiêm hợp tác, Matthew tự nhiên là khen không dứt miệng,“Depp phi thường thích Jack thuyền trưởng nhân vật này, hắn bản nhân tựa như thuyền trưởng như vậy, là một phức tạp nhân vật, rất thần bí, ngươi vĩnh viễn đoán không ra hắn nội tâm. Bất quá hắn vẫn là một chính trực nhân, khó xử thời khắc mấu chốt hắn bao giờ cũng là có thể động thân mà ra, hắn theo ta nói qua, hắn hi vọng hắn chính là thuyền trưởng.”

Nói xong Johnny - Depp, lại đến Keira - Knightley,“Ta cùng Keira từng có một đoạn luyến tình, bởi vì ta một ít duyên cớ, cuối cùng chúng ta lui trở lại hảo bằng hữu vị trí, Keira đang đứng ở diễn viên kiếp sống đỉnh phong kỳ, trên người nàng có một loại lực lượng thần bí, tổng có thể bang trợ ta cùng Depp.”

Nữ phóng viên Sophia lại hợp thời hỏi,“Có thể tán gẫu đạo diễn Gore - Verbinski sao?”

Matthew sớm liền liệu đến, nói,“Gore - Verbinski là quái tài, hắn đạo diễn tác phẩm, vừa có Mouse Hunt,[ người Mexico ] như vậy thoải mái lãng mạn hài kịch loại, lại có [ The Ring ] như vậy khủng bố huyền nghi loại phim, hài hước cảm cùng kinh sợ cảm vẹn toàn, đối chi tiết nắm chắc cùng đối chỉnh thể tiết tấu khống chế như vậy xuất sắc.”

Hắn thoáng tự hỏi một chút, lại một lần khen ngợi,“[ Cướp biển vùng Caribbean: Hắc Trân Châu nguyền rủa ] không chút nào hàm hồ chứng minh Gore thực lực, cho nên Disney ảnh nghiệp rất yên tâm đem hai bộ tục tập giao cho hắn.”

“Có thể nói chuyện này hai bộ tục tập sao?” Nữ phóng viên vẫn là đuổi theo hắn mà nói đang hỏi,

“Ta có thể hướng ngươi lộ ra một điểm tuyệt mật tin tức.” Matthew cố ý thần bí hề hề nói,“[ Cướp biển vùng Caribbean ] sau hai bộ tục tập là phi thường cơ trí thú vị điện ảnh, kịch bản phi thường bổng, ta đối với này hai bộ điện ảnh tràn ngập tin tưởng.

Sophia có loại tưởng triều Matthew dựng ngón giữa xúc động, bất quá chức nghiệp cho phép, ngoài miệng một chút không đình,“[ Cướp biển vùng Caribbean: Hắc Trân Châu nguyền rủa ] đạt được cự đại thành công, loại này thành công tại các ngươi đoán trước bên trong sao?”

Matthew thoáng suy nghĩ một chút, nói,“Lúc ấy rất nhiều người đều không cảm giác có thể thành công, đều cho rằng chúng ta là tại chế tác một bộ Disney phim thiếu nhi, hơn nữa phim hải tặc đã biến mất rất lâu , mỗi lần ý đồ sống lại nếm thử đều lọt vào dư luận cuồng oanh lạn tạc. Thế nhưng [ Hắc Trân Châu hào nguyền rủa ] khiến mỗi người đều sợ ngây người, từ đạo diễn cùng biên kịch tinh xảo sáng tác, đến diễn viên xuất sắc biểu diễn, tẫn này có khả năng đạt tới tốt nhất hiệu quả, vì thế tại toàn cầu lấy được cự đại thành công.”

Phỏng vấn tạm thời tạm thời kết thúc, Sophia vội vàng sửa sang lại bút ký, Matthew tiếp nhận Bella - Anderson lấy đến chén nước, uống chút nước, chờ đợi phỏng vấn tiếp tục bắt đầu.

Đại khái ba phút sau, nữ phóng viên nói,“Chúng ta bắt đầu đi.” Đồng thời nàng nhắc nhở một câu,“Matthew, kế tiếp vấn đề đều sẽ nhằm vào ngươi cá nhân.”

“Không thành vấn đề.” Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta chuẩn bị sẵn sàng .”

Sophia bám chặt thời gian, hỏi nói,“Hiện tại ngươi đạt được thành công, nếu quay đầu nhìn, ngươi sẽ cấp tuổi trẻ chính mình nói cái gì dạng đề nghị đâu?”

Vấn đề này có chút xảo quyệt, cũng không phải trước đó câu thông qua , may mà đây không phải hiện trường trực tiếp thức phỏng vấn, Matthew có đủ nhiều thời gian đến tự hỏi, hơn nữa hắn tìm không thấy thích hợp đáp án mà nói, ngồi ở đối diện Helen - Hermann sớm chuẩn bị tốt bạch bản, sẽ dựng thẳng lên đến cho hắn nhắc nhở.

Bất quá, Matthew không có xem bên kia, mà là cấp ra chính mình đáp án,“Nhiều học tập chút tri thức, cố gắng tranh thủ thi đậu một sở hảo đại học, đương có đầy đủ tri thức dự trữ, vô luận là tới Hollywood làm diễn viên, vẫn là đi làm mặt khác chức nghiệp, đều sẽ có đầy đủ tự tin, không cần cả ngày lo lắng này lo lắng kia .”

Đối diện, Helen - Hermann dừng tại bạch bản thượng hoạt động bút, nhanh chóng lau sạch sẽ, Matthew cấp ra đáp án này, không nói có thể lấy chín mươi phân, đạt tiêu chuẩn tối thiểu là đủ.

Thực ra này cũng rất phù hợp Matthew nhân thiết, một từ đáy chót tầng dốc sức làm đi ra , văn hóa tố dưỡng tương đối thấp ngôi sao, đối tri thức có cự đại khát vọng.

Helen - Hermann dứt khoát buông xuống than tố bút, cảm giác lấy Matthew hiện tại năng lực, hẳn là không cần chính mình nhắc nhở .

Hai năm nay, nàng càng trở nên thấy rõ ràng, Matthew không phải cùng loại Johnny - Depp hoặc là Meyer - Gibson loại này ngôi sao, làm việc tương đương thanh tỉnh, liền tính ngẫu nhiên sẽ làm hồ đồ sự, cũng đều là chút không quan trọng việc nhỏ, tại đối mặt truyền thông cùng diễn viên bản chất trên công tác, trải qua này vài năm rèn luyện, tiến bộ phi thường rõ ràng.

“Ngươi cùng Johnny - Depp là hảo hữu, Johnny - Depp tổ chức qua dàn nhạc, phi thường thích ca hát.” Nữ phóng viên Sophia vấn đề còn đang tiếp tục,“Hắn mời qua ngươi gia nhập hắn dàn nhạc sao?”

“Không có.” Matthew lắc đầu.

Nữ phóng viên truy vấn nói,“Vì sao? Ngươi không nghĩ tới muốn phát hành album linh tinh sao?”

“Bởi vì ta ca hát phi thường khó nghe.” Matthew thẳng thắn,“Ngươi biết ca hát đáng sợ nhất sự là cái gì sao?”

Hắn cũng không cần nữ phóng viên trả lời, liền chính mình cấp ra đáp án,“Chính ngươi cho rằng xướng thực dễ nghe, còn đặc biệt say mê, thực tế hoàn toàn không ở điều thượng.”

Tiếp, Matthew lại trả lời mặt sau cái kia vấn đề,“Cho dù ta ca hát còn có thể, ta cũng sẽ không đi phát hành album, ta là một diễn viên, còn tưởng trở thành tốt nhất diễn viên, một người tinh lực hữu hạn, ngươi không có khả năng đồng thời đem diễn trò cùng ca hát hai chuyện đều làm đến tốt nhất, giống Barbara - Streisand như vậy hai phương diện đều làm ra đột xuất thành tựu nhân, cũng không phải đồng thời tiến hành, mà là nào đó giai đoạn đem tinh lực hoàn toàn tập trung tại một phương diện.”

Thực ra có câu hắn chưa nói, từng cùng mấy cái nhân viên tạp vụ tại kia chủng giá rẻ KTV xướng qua một lần ca, sau đó bọn họ lại cũng không kêu hắn cùng nhau , có nhân hình dung -- người khác ca hát muốn tiền, hắn ca hát trực tiếp muốn mạng.

Nữ phóng viên vấn đề lại tới,“Làm một danh công chúng nhân vật khó sao?”

Matthew khoa tay múa chân mấy cái không ý nghĩa thủ thế, nói,“Này cần một thích ứng quá trình. Đương nhiên, ta không có khả năng vẫn đều bị vây ở dư luận trung tâm, điểm này ta cảm giác còn rất cảm kích . Nếu ta có giống Tom - Cruise như vậy độ hấp thụ ánh sáng, ta đây sẽ cảm thấy rất khó thích ứng. Không có hắn như vậy hỏa ta cảm giác còn rất may mắn , của ta thành công còn tại một khả khống chế phạm vi bên trong.”

Nghe được Matthew lời này, nữ phóng viên có chút âm hiểm hỏi,“Ngươi nói dối qua sao?”

“Đương nhiên, mọi người đều sẽ nói dối.” Matthew ứng đối thực nhanh chóng,“Bất quá ta tuyệt đối sẽ không theo ngươi nói tỉ mỉ việc này.”

Loại này mẫn cảm đề tài, nữ phóng viên cũng là thoáng đụng chạm liền thu trở về, kế tiếp vấn đề bắt đầu trở nên lộ số hóa, thẳng đến cuối cùng một vấn đề.

Nữ phóng viên hỏi một đồng dạng không có câu thông qua vấn đề,“Matthew, ngươi tối cảm thấy tự hào thành tựu là cái gì?”

Matthew rất tưởng nói buôn bán lời hơn một ngàn vạn, lại ngủ không thiếu nữ ngôi sao, nhưng như vậy đáp án chỉ có thể giấu ở trong lòng, cho nên cấp ra một phi thường có cách điệu đáp án.

“Ta vẫn cố gắng trở thành một càng thêm ưu tú, càng thêm xuất sắc cùng càng thêm thành công nhân.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 371: Đơn Đấu

Tại Hollywood địa phương này, tưởng trở thành một càng thêm ưu tú, càng thêm xuất sắc cùng càng thêm thành công nhân, nói không là không có dùng , phương thức tốt nhất chính là làm ra thành tích.

Làm một tương đối thuần túy thương nghiệp điện ảnh ngôi sao, tối có thể chứng minh chính mình địa phương, không hơn điện ảnh phòng vé.

Nhận hoàn Hollywood Reporter phỏng vấn, Matthew không lại quản Disney ảnh nghiệp cùng Helen - Hermann sẽ như thế nào phối hợp tuyên truyền, toàn tâm đầu nhập đến [ Cướp biển vùng Caribbean: Dead Man's Chest ] quay chụp trung.

Tuy rằng kịch bản đến hiện tại còn không có chân chính sửa bản thảo, nhưng hai bộ [ Cướp biển vùng Caribbean ] tục tập kế thừa Jerry - Bruckheimer nhất quán truyền thống, từ năm trước năm sáu nguyệt liền tại làm đáp cảnh hòa chế tác chiến hạm mô hình linh tinh chuẩn bị công tác, Disney nhà sản xuất trừ dùng cho thử vai nhất hào studio, từ nhị hào đến số tám studio, toàn bộ bị [ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ trưng dụng, bố trí thành quay chụp cảnh tượng.

Studio số 2 trung, Matthew hoá trang hoàn tất, cầm một phen nhôm hợp kim bội kiếm, mang theo mang theo công cụ bao Bella - Anderson, đi tới quay chụp nơi sân trong.

[ Cướp biển vùng Caribbean: Dead Man's Chest ] quay chụp cảnh đầu tiên là Johnny - Depp thuyền trưởng, hắn tới được thời điểm, Depp còn tại quay chụp, dứt khoát đứng ở một bên nhìn lên.

Máy quay phim phía trước màn ảnh, Depp vẫn là giống lần trước quay chụp như vậy thướt tha nhiều vẻ, phi thường hấp tình.

Đệ nhất bộ quay chụp sau khi kết thúc, Johnny - Depp từng đối Matthew hắn qua, Jack - Sparrow thuyền trưởng đắp nặn, hắn kết hợp rock ca sĩ Keith - Richards cùng có Pháp quốc khang nổi tiếng hoạt hình hình tượng quạ ăn xác thối “Pepe. Le.Pew” nào đó tính chung: Sinh hoạt không ổn định, tính cách cuồng dã, muốn làm liền làm, mâu thuẫn mà hỗn loạn......

Giờ phút này Matthew đứng ở trường quay ngoài xem qua, cho dù là tại một mảnh màn xanh trong, Jack - Sparrow thuyền trưởng, như cũ có một loại mĩ lệ lại lười nhác tự tin.

Dùng lúc trước Depp lời đến nói, trên mắt nùng mắt ảnh, trên tóc liên chuỗi hạt tử, đều là “Tự do” dấu hiệu --“Hải tặc” Một từ tại Depp trong lòng liền đại biểu cho “Tuyệt đối tự do”, cảm giác giống như là 18 thế kỷ rock ngôi sao.

Vì thế hắn thuyết minh Jack thuyền trưởng cứ như vậy biến thành một khôn khéo mạo hiểm gia, có thoải mái khoái hoạt, không gia tạm dừng khéo đưa đẩy làn điệu, nói giống nữ nhân như vậy âm nhu giả dối hoa ngôn xảo ngữ, đi đường đung đưa sinh phong.

“Đình !” Đạo diễn Gore - Verbinski thanh âm vang lên,“Qua !”

Hắn tiếp lại hô,“Chuẩn bị một hồi, Matthew chuẩn bị sẵn sàng.”

Cùng trang sư lập tức lại đây, kiểm tra một lần Matthew tạo hình, nhìn thấy không có vấn đề, đối đạo diễn bên kia khoa tay múa chân thủ thế, Matthew khoá bội kiếm, đi vào quay chụp nơi sân trong.

Hắn cùng Depp cho nhau gật đầu thăm hỏi, sau đó động tác chỉ đạo cùng Gore - Verbinski đều đi tới, hai người phân biệt dặn dò quay chụp khi phải chú ý sự hạng.

Đây là một hồi động tác hí, như cũ là thợ rèn cùng thuyền trưởng một mình đấu.

Tại động tác thiết kế phương diện, Gore - Verbinski kéo dài [ Hắc Trân Châu hào nguyền rủa ] lộ số, Jack - Sparrow như cũ lấy giả dối láu cá động tác lộ số làm chủ, Matthew vẫn là dũng mãnh mạnh mẽ phong cách.

Nói cách khác, ngay mặt tác chiến mà nói, Jack - Sparrow không phải Will - Turner đối thủ.

Có phía trước đệ nhất bộ thành công, đệ nhị bộ kéo dài đệ nhất bộ lộ số là tất nhiên , cũng là tục tập điện ảnh thành công bảo đảm.

Loại này điển hình Disney nhi đồng hướng giải trí điện ảnh, từ người sản xuất đến đạo diễn lại đến diễn viên, không có nhân theo đuổi nghệ thuật hiệu quả, theo đuổi là như thế nào mới có thể lấy lòng người xem.

[ Hắc Trân Châu hào nguyền rủa ] chiếu phim khi, Disney ảnh nghiệp làm đại lượng điều tra, Jack = Sparrow thuyền trưởng được hoan nghênh nhất địa phương, đến từ hắn hình tượng, tính cách cùng trí tuệ, Will - Turner được hoan nghênh thì là cường tráng thân thể, kiên nghị tính cách, cuồng dã bề ngoài cùng mạnh mẽ thân thủ.

Cho nên, tại hai bộ tục tập bên trong, hai nhân vật ưu điểm sẽ tiếp tục phóng đại.

Matthew cùng Johnny - Depp trước tiên ở động tác chỉ đạo dẫn dắt dưới, quen thuộc một lần tẩu vị, chờ bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, quay chụp bắt đầu.

Một mảnh màn xanh trong, Matthew khoá bội kiếm, hướng đi Johnny - Depp.

“Nga ô......” Jack - Sparrow thuyền trưởng đón đi lên, kháp tiêu chuẩn Lan Hoa Chỉ, nói,“Will, ngươi vẫn là như vậy soái a.”

Matthew rút ra bội kiếm, nhắm ngay Johnny - Depp, nói thẳng,“Jack, ta xử lý lời của ngươi, chính là Hắc Trân Châu hào thuyền trưởng , đúng không?”

“Phải không?” Johnny - Depp lui ra phía sau một bước, rút ra hải tặc loan đao, bày ra một thức mở đầu,“Ngươi còn tưởng theo ta một mình đấu?”

Matthew cũng bày ra thức mở đầu,“Ngươi không phải đối thủ của ta, Jack.”

Hắn cao lớn cường tráng, uy phong lẫm lẫm; Johnny - Depp âm nhu giả dối, mị thái mọc lan tràn.

Hai người cho dù là hướng nơi này vừa đứng, đều hình thành rõ ràng đối lập.

“Jack, ta muốn ra tay .” Matthew cố ý nhắc nhở nói,“Trảo hảo của ngươi loan đao.”

Johnny - Depp ngại ngùng nói,“Ngươi nghĩ rằng ta còn sẽ khiến ngươi đánh bay đao của ta......“

Lời này còn không có nói xong, Matthew liền như thiểm điện ra tay, bội kiếm tầng tầng nện tại Johnny - Depp trên loan đao, loan đao lập tức rời tay bay đi ra ngoài.

Johnny - Depp còn tại sững sờ, Matthew trong tay bội kiếm đã chỉ ở hắn cổ họng phía trước.

“Cáp......” Matthew sử dụng đệ nhất bộ trung một câu danh ngôn,“Ta bắt được vĩ đại Jack - Sparrow thuyền trưởng.”

Johnny - Depp phối hợp trước giơ tay lên, tiếp vươn ra một căn đầu ngón tay, cẩn thận dè chừng đẩy ra bội kiếm, tuyên bố nói,“Được rồi, hiện tại ngươi là Hắc Trân Châu hào thuyền trưởng .”

Gore - Verbinski hài lòng gật gật đầu, la lớn,“Tạp ! này qua !” Tiếp, hắn nhắc nhở nói,“Matthew, Depp, bảo trì hảo trạng thái.”

Phim vừa mới bắt đầu quay chụp, Matthew cùng Johnny - Depp trạng thái điều chỉnh thực không sai.

Trường quay trung, Johnny - Depp lắc lắc tay, hướng Matthew oán giận nói,“Ta còn không có làm hảo chuẩn bị, ngươi liền xuất kiếm , ngươi tính toán làm gãy của ta cổ tay sao?”

Matthew đem bội kiếm cắm về bên hông vỏ kiếm trong, nói,“Depp, của ngươi khí lực càng ngày càng nhỏ .”

Johnny - Depp theo lý đương nhiên nói,“Bởi vì ta so lần trước quay chụp khi, lại lớn vài tuổi.” Hắn đi đến Matthew bên cạnh, cố ý dùng lực vỗ Matthew bả vai, niết cổ họng nói,“Với ngươi đối hí là lão nhân , ngươi muốn chú ý thu điểm.”

Matthew thò tay đỡ lấy hắn một căn cánh tay, nói,“Lão Depp tiên sinh, ta nâng ngươi ra trường quay đi.”

Johnny - Depp nơi nào sẽ cùng Matthew khách khí, thân thể buông lỏng, nửa tựa vào hắn trên người, phảng phất biến thành thật không đi được lão hải tặc như vậy, do Matthew nâng cùng ra trường quay.

Đi đến nơi nghỉ ngơi, Matthew phát hiện hóa trang xong Keira - Knightley cũng lại đây , đối với hắn bên kia lắc lắc thủ,“Hải, Keira.”

Keira - Knightley hảo kỳ nhìn về phía Matthew cùng Depp, hỏi,“Depp làm sao?”

Matthew nhún vai,“Vừa rồi ta siêu nhân phụ thể, một kiếm làm vỡ nát Depp nửa bên cốt cách, hắn tàn tật .”

Johnny - Depp đẩy Matthew một phen, đứng ổn sau nói,“Matthew, ngươi muốn chú ý, ngươi là một người trưởng thành, không cần lại nhìn kia vài ngây thơ truyện tranh.”

Lời này nói được lão khí hoành thu, Matthew cùng Keira - Knightley không khỏi đều nở nụ cười.

Cùng lần trước quay chụp như vậy, Depp, Matthew cùng Keira - Knightley hợp thành này kịch tổ tối cao tầng một ba người tiểu đoàn đội, không quay chụp thời điểm đều sẽ ghé vào cùng nhau, hoặc là tán gẫu kế tiếp quay chụp vai diễn, hoặc là nói chuyện phiếm chém gió thuận tiện đối trường quay trung kia đôi oai qua liệt táo lâm thời diễn viên bình phẩm từ đầu đến chân.

Như vậy chỗ tốt thực ra tại quay chụp [ Hắc Trân Châu hào nguyền rủa ] khi đã hiện ra, ba người bọn họ tại quay chụp trung tổng có thể đạt thành một loại nói không rõ tả không được ăn ý.

Ba người bọn họ ở trong này ngồi, trường quay trung quay chụp còn đang tiếp tục, một đám tướng mạo thanh kỳ lâm thời diễn viên, tại màn xanh trường quay trung trước màn ảnh, bắt đầu cùng anh quân hỗn chiến.

Nơi nghỉ ngơi cách khá xa, ba người phóng thấp thanh âm, cũng sẽ không ảnh hưởng đến quay chụp.

Johnny - Depp nhìn trường quay bên kia, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, hỏi,“Matthew, ngươi năm nay hai mươi mấy tuổi ?”

Matthew không biết hắn hỏi cái này làm cái gì, thuận miệng trả lời,“Ta 1980 năm .”

“Hai mươi lăm tuổi a.” Johnny - Depp bỗng nhiên thở dài, nói,“Ngươi nghĩ tới hay không, chờ ngươi giống ta như vậy , thân thể cơ năng hạ xuống , đánh bất động , làm thế nào?”

Keira - Knightley cũng đến hứng thú, thấu một câu,“Đến thời điểm hắn đổi nghề đi chụp phim văn nghệ hảo.”

“Kia còn xa đâu.” Matthew ngược lại là tuyệt không lo lắng,“Schwarzenegger hơn bốn mươi tuổi còn vỗ [ chung cực giả 2] cùng [ lời nói dối chân thật ], đây không phải nam diễn viên tốt nhất tuổi trẻ sao?”

Hắn chỉ chỉ kia vài kỹ năng đặc biệt thế thân,“Thật sự đến đánh bất động ngày đó, ta liền nhốt tại màn ảnh trung bán mặt hảo, dù sao động tác hí có thể tìm thế thân.”

Keira - Knightley nhướn mắt, hừ một tiếng, nói,“Ngươi thật không theo đuổi.”

Matthew trước nhún vai, lại xòe tay nói,“Thân ái Keira, của ta nhân sinh mục tiêu cùng lý tưởng, ta trắng đêm trường đàm qua rất nhiều lần, ngươi cũng không phải không biết.”

Keira - Knightley nháy mắt nhớ tới hai người ở chung đoạn thời gian đó, quay đầu đi, lười lại phản ứng Matthew.

Johnny - Depp tựa hồ có thể lý giải Matthew ý tưởng, nói,“Mỗi người đều có bất đồng theo đuổi, này rất bình thường.”

Trường quay trong, kêu loạn quần hí quay chụp nửa buổi sáng thời gian, mười giờ rưỡi tả hữu thời điểm, Matthew, Depp cùng Keira - Knightley cùng nhau tiến vào trường quay, bắt đầu quay chụp tam đại nhân vật chính đối thủ hí.

Này bộ tục tập bên trong, ba người đồng thời xuất trướng vai diễn không phải quá nhiều, bởi vì Walt Disney bên trong quyền lực đấu tranh dẫn đến kịch tổ trù bị lùi lại, mà [ Cướp biển vùng Caribbean ] lại sớm đối ngoại tuyên bố sẽ ở sang năm tháng bảy phát hành, vì đuổi lịch phát hành, Gore - Verbinski cũng điều chỉnh quay chụp kế hoạch, trước chụp hoàn đệ nhị bộ Dead Man's Chest vai diễn, sau đó lại quay chụp [ thế giới chỗ cuối ].

Theo sau ba tuần thời gian bên trong, kịch tổ vẫn dừng lại tại Disney nhà sản xuất quay chụp, đẳng tháng bảy lại chuyển chiến Dominican Bathala đảo quay chụp cảnh quay bên ngoài.

Tại đi Dominican phía trước, Matthew quay chụp ngoài, còn có hai chuyện muốn giải quyết.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 372: Trên Đời Chỉ Có Ba Loại Biểu

Buổi chiều một giờ, Beverly Hills Tứ Quý khách sạn, tin tức trong đại sảnh đèn flash sáng lên một mảnh.

Matthew ký xong hợp đồng, chủ động lui ra phía sau một bước, khiến cùng nhau hoàn thành ký ước nghi thức Cindy - Crawford trước cùng Rolex thị trường bộ tổng giám hoàn thành trao đổi văn kiện nghi thức, đẳng này hai người nắm qua tay sau, lúc này mới chủ động tiến lên, trước cùng Rolex thị trường tổng giám nắm tay, tiếp trao đổi lẫn nhau trong tay hiệp ước.

Đây là Rolex tại Los Angeles tiến hành toàn cầu hình tượng người phát ngôn ký ước nghi thức, bởi Roger - Federer đang tại tham gia Pháp quốc tennis công khai tái, tham dự ký ước nghi thức chỉ có Matthew cùng Cindy - Crawford.

Từ tháng sáu sơ bắt đầu, Helen - Hermann liền tại đại biểu Matthew cùng Rolex công ty triển khai cuối cùng đàm phán, trải qua nhiều luân bàn bạc sau, cuối cùng đạt thành lần này hợp tác.

Cùng phía trước Helen - Hermann theo như lời như vậy, Rolex cùng Matthew ký ước năm năm, tổng đại ngôn phí vi 1500 vạn dollar, nhưng trải qua đàm phán sau, Helen - Hermann còn vi Matthew tranh thủ đến mặt khác một hạng quyền lợi.

Này tổng cộng 1500 vạn dollar đại ngôn phí dụng, không đề cập TV quảng cáo, nếu Rolex phương diện muốn khiến Matthew quay chụp TV phim quảng cáo mà nói, cần cái khác thanh toán thù lao.

Hiệp ước quy định đại ngôn phạm vi, chủ yếu là mặt bằng truyền thông quảng cáo cùng Matthew tại tỷ như thảm đỏ, Oscar hoặc là mặt khác truyền thông trường hợp, tất yếu trang sức Rolex đồng hồ, hơn nữa Rolex sẽ vì hắn cung cấp toàn hệ liệt cao tầng đồng hồ sản phẩm.

Theo Matthew biết, Cindy - Crawford cùng hắn ký kết hợp đồng cùng loại.

Trao đổi hoàn hiệp ước, Matthew cùng Cindy - Crawford đứng ở Rolex cự đại nhãn hiệu tiền, mặc cho truyền thông chụp ảnh.

Theo sau, hai người cũng ngắn gọn tiếp nhận phỏng vấn, nói ra khỏi miệng đơn giản đều là chút cùng loại có thể cùng Rolex hợp tác rất cao hứng linh tinh mà nói.

Ký ước nghi thức rất nhanh kết thúc, Matthew cùng Cindy - Crawford cũng không tại tin tức trong sảnh dừng lại, lập tức đi Tứ Quý khách sạn lên một tầng, tiến vào phần mình lâm thời phòng hóa trang, chuẩn bị vi Rolex quay chụp mặt bằng quảng cáo.

Sở dĩ áp súc đến một ngày tiến hành, chủ yếu là Matthew phương diện này yêu cầu, hắn kế tiếp còn có mặt khác sự vụ cần xử lý, qua vài ngày liền muốn đi theo kịch tổ đi Dominican ra ngoại cảnh, nhật trình phi thường khẩn trương.

May mà Helen - Hermann cùng Cindy - Crawford người đại diện trước đó từng có đầy đủ câu thông, thêm Cindy - Crawford phía trước cùng Matthew từng có gặp mặt một lần, Matthew cũng coi như giúp qua nàng nữ nhi một lần, Cindy - Crawford đối với này cũng không có quá lớn ý kiến.

Hoá trang sư hóa qua trang, thay một thân thâm sắc nam sĩ chính trang, đội một khoản kinh điển Rolex tiềm hàng giả đồng hồ, tại một danh công tác nhân viên dẫn dắt dưới, đi vào bên cạnh bố trí đổi mới hoàn toàn lâm thời studio bên trong.

Nơi này nguyên bản là Tứ Quý khách sạn một gian đại hình phòng họp, trải qua Rolex cam kết chuyên nghiệp đoàn đội lâm thời cải tạo sau, biến thành nhiếp ảnh gian, dùng đến quay chụp Matthew cùng Cindy - Crawford mặt bằng quảng cáo.

Bởi nữ sĩ hoá trang tốc độ chậm chạp, nhiếp ảnh đoàn đội trước vi Matthew quay chụp cá nhân mặt bằng quảng cáo.

Matthew đứng ở trước bối cảnh bản, nghe theo nhiếp ảnh sư chỉ huy, bày ra các loại tạo hình, quay chụp khi hàng đầu đột xuất chính là tay trái cổ tay mặt trên Rolex đồng hồ, quay chụp hoàn tất một tổ ảnh chụp, hắn sẽ tại trợ lý hiệp trợ dưới, đổi mới một khối hoàn toàn mới Rolex đồng hồ, tiếp tục quay chụp tiếp theo tổ.

“Hướng bên trái một điểm, lại hướng bên trái một điểm.” Đứng ở một mảnh giống như màu đen tinh không bàn trước bối cảnh bản, nhiếp ảnh sư thông qua máy ảnh màn ảnh, không ngừng điều chỉnh Matthew tư thế,“Tay trái nâng lên một điểm, lại nâng lên một điểm, đem mặt đồng hồ đối mặt màn ảnh bên này.”

Nghe nhiếp ảnh sư mà nói, Matthew kiên nhẫn điều chỉnh tốt tư thế, bày ra một trong đêm đen tự hỏi giả bàn tạo hình.

“OK ! bảo trì năm giây !”

Vị kia nhiếp ảnh sư điều chỉnh máy ảnh màn ảnh, liên tục ấn động shutter quay chụp.

Cửa bên kia, Cindy - Crawford mang theo trợ thủ còn có một tiểu cô nương đi đến, cùng công tác nhân viên đi tới rời xa quay chụp khu địa phương.

“Di......” Tiểu cô nương nhìn quay chụp khu bên kia, nháy nghi hoặc ánh mắt nhìn một hồi, chần chờ hỏi,“Mụ mụ, chúng ta có phải hay không gặp qua người kia a?”

Cindy - Crawford kéo qua một cái ghế, trước đem tiểu cô nương ôm đến mặt trên ngồi xuống, tiếp lại kéo đến một khác chiếc ghế dựa, ngồi ở tiểu cô nương bên cạnh, nói,“Ngươi quên sao, Kaia? Chúng ta tại hành lang tranh vẽ gặp qua hắn a.”

Tiểu cô nương hướng phía trước xê na, khiến hai cái đùi từ trên ghế buông xuống đi, nói,“Ta nhớ ra rồi, ta cùng mụ mụ chơi trốn tìm lần đó gặp được .”

Cindy - Crawford thò tay niết niết nữ nhi mặt,“Kaia thật thông minh.”

Lúc này có công tác nhân viên đi tới, Cindy - Crawford biết chính mình muốn lên sân quay chụp , đối nữ nhi nói,“Kaia, mụ mụ muốn công tác , ngươi cùng a di hảo sao?”

Tiểu cô nương gật gật đầu, rất chăm chú trả lời,“Hảo, mụ mụ.”

Cindy - Crawford hướng trợ lý giải thích vài câu, cùng công tác nhân viên đi tới quay chụp nơi sân trong.

Matthew nhìn thấy Cindy - Crawford, đối với nàng gật gật đầu,“Hải, Cindy.”

Cindy - Crawford mỉm cười,“Ngươi hảo, Matthew.”

Hai người đơn giản trao đổi một chút, lập tức tiến vào công tác trạng thái, tại nhiếp ảnh sư chỉ huy dưới, bày ra một ít kinh điển nam nữ song nhân quay chụp tạo hình.

Đương nhiên, trọng điểm vẫn là triển lãm hai người trên cổ tay Rolex đồng hồ.

Vỗ không mấy cái tạo hình, Matthew liền phát hiện, cứ việc đã cơ bản từ T hình trên đài về hưu, Cindy - Crawford khí tràng như cũ cường đại, có lẽ mặt bằng quay chụp là người mẫu cơ bản công, hắn cảm giác chính mình dần dần bị Cindy - Crawford khí tràng sở áp chế, không khỏi đánh hoàn toàn tinh thần.

“Thả lỏng, quá mức dùng lực sẽ dẫn đến thân thể cương ngạnh.”

Quay chụp khe hở, Cindy - Crawford nhỏ giọng nhắc nhở hắn vài câu,“Tận lực khiến chính mình trở lại tự nhiên trạng thái, coi như ta không tồn tại.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Cám ơn.”

So với Cindy - Crawford như vậy siêu cấp người mẫu, hắn quay chụp mặt bằng quảng cáo kinh nghiệm nghiêm trọng không đủ.

Quay chụp tiếp tục, có lẽ là Cindy - Crawford nhắc nhở phát huy tác dụng, Matthew trạng thái rõ ràng tăng lên, loại này song nhân mặt bằng quảng cáo cùng đan nhân quay chụp rõ ràng bất đồng, công tác đồng bọn xuất sắc trạng thái rất dễ dàng ảnh hưởng đến người chung quanh.

Cindy - Crawford tuy rằng đã ba mươi chín tuổi , nhưng xinh đẹp gợi cảm như trước, đại khái là bảo dưỡng thích đáng quan hệ, nàng cũng không giống truyền thống Tây phương nữ tính như vậy hiển lão, gần như hoàn mỹ thân hình cùng da thịt, nhìn qua lại vẫn giống hơn hai mươi tuổi như vậy.

Cho dù là đến hiện tại, nàng cũng là trên thế giới này độ sáng tỏ tối cao bìa mặt nữ lang chi nhất, xuất hiện ở thời trang trên tạp chí số lần xa xa nhiều hơn mặt khác người mẫu.

Từng ngũ đại siêu cấp người mẫu có thể nói hưởng dự toàn cầu, Cindy - Crawford, Claudia - Helfer, Christy Turlington, Naomi - Campbell và Linda - Evangelista sáng tạo người mẫu nghề đỉnh phong nhất, cho dù là Matthew hôm nay đối người mẫu nghề không tính đặc biệt lý giải, cũng biết nhất chúng VS Thiên Sứ căn bản không thể cùng ngũ đại siêu mẫu đỉnh phong khi đánh đồng.

Có lẽ về sau cát nương nương, đạt tới ngũ đại siêu mẫu đỉnh phong khi độ cao.

Đương nhiên, thưởng thức về thưởng thức, Matthew đối Cindy - Crawford không có mặt khác ý tưởng, Cindy - Crawford đã ba mươi chín tuổi , hơn nữa có ổn định hôn nhân.

Liền cùng Diane - Kruger như vậy, hắn sẽ không đi phá hư người khác hôn nhân, Hollywood cùng giới người mẫu nữ nhân nhiều đi, làm gì muốn mạo loại này sẽ nghiêm trọng tổn hại chính mình thanh danh phiêu lưu.

Hoa hoa công tử sẽ khiến nhân hâm mộ ghen tị hận, bên thứ ba lại sẽ để người phỉ nhổ.

Angelina - Jolie đến hiện tại xuất hiện ở trên truyền thông, cho người ta ấn tượng đầu tiên vẫn là phá hư người khác gia đình tiểu tam, đặc biệt là tại trên hệ thống mạng, khuyết thiếu [ Smith vợ chồng ] này bộ phim sau, chửi rủa Angelina - Jolie nhân dứt khoát nhiều đếm không xuể.

Quay chụp tiến hành thực thuận lợi, buổi chiều 4h phía trước, Matthew hoàn thành hắn sở hữu quay chụp, Cindy - Crawford còn muốn tiếp tục quay chụp đơn độc mặt bằng quảng cáo.

Này chỉ là dùng cho bước đầu tuyên truyền mặt bằng quảng cáo, cần số lượng tương đối thiếu, dựa theo Helen - Hermann thuyết pháp, nếu mặt bằng quảng cáo phản ứng tốt nói, Rolex còn sẽ cùng hai người tăng thêm một điều TV quảng cáo hiệp nghị.

Qua lại, Rolex sử dụng Hollywood ngôi sao làm quảng cáo số lần không tính đặc biệt nhiều, đầu một đời 007 kẻ sắm vai Sean Connery từng là Rolex người phát ngôn, ngược lại giới thể thao danh nhân, đảm nhiệm Rolex người phát ngôn số lần càng nhiều.

Này cũng cùng Rolex định vị có liên quan, Rolex trừ xa hoa hàng hiệu hiệu ứng ngoài, chủ đánh kháng tạo cùng dùng bền.

Có lẽ tại rất nhiều người trong ấn tượng, Rolex càng như là nhà giàu mới nổi trang bức chuyên dụng đồng hồ, nhưng tại Hollywood bên trong có câu -- trên thế giới chỉ có ba loại biểu, Patek Philippe, Rolex cùng mặt khác.

Matthew hướng về xuất khẩu bên kia đi, đi ngang qua nghỉ ngơi khu thời điểm, thấy được một nhìn quen mắt tiểu hài tử.

“Hải, Kaia.” Hắn còn nhớ rõ đây là Cindy - Crawford nữ nhi,“Chúng ta lại thấy mặt a.”

Tiểu cô nương hướng bên cạnh một trợ lý bộ dáng nữ nhân vẫy vẫy tay, đẳng trợ lý thò tay qua đến, đỡ nàng thủ từ trên ghế nhảy xuống tới, nãi thanh nãi khí nói,“Ngươi hảo, ta nhớ rõ ngươi, chúng ta tại hành lang tranh vẽ gặp qua.”

Matthew không khỏi ngồi xổm xuống, rơi xuống cùng tiểu cô nương không sai biệt lắm độ cao, nói,“Đúng, chúng ta tại hành lang tranh vẽ gặp qua, ngươi so lần đó trưởng cao đâu.”

“Ta đã bốn tuổi .” Tiểu cô nương cõng thủ, hoảng thân thể nói,“Đương nhiên trưởng cao .”

Matthew nở nụ cười, tưởng thò tay đi nhu tiểu cô nương tóc quăn, bàn tay đến một nửa, tỉnh ngộ này không thích hợp, vội vàng thu trở về, nói,“Ân, ngươi nhất định sẽ dài đến giống ngươi mụ mụ cao như vậy.”

Vừa quay chụp khi hắn liền nhìn, Cindy - Crawford mặc tám phần cao giày cao gót, cơ hồ cùng hắn không kém xa như vậy cao.

“Cám ơn.” Tiểu cô nương có vẻ rất nhu thuận, rất có lễ phép.

“Không khách khí.” Matthew lễ phép đáp một câu, chậm rãi đứng dậy,“Ta phải đi. Tái kiến, Kaia.”

Tiểu cô nương phất phất tay,“Tái kiến.”

Matthew đi ra sau, tới trước lâm thời phòng hóa trang tẩy trang, sau đó lái xe phản hồi Horner trang viên, đi gặp Charlize - Theron, hai người cùng một chỗ thời gian không nhiều , dựa theo mấy phương diện đạt thành ăn ý, hắn cùng với Charlize - Theron sắp giải trừ hôn ước.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 373: Cây Cùng Rừng Cây

Dương quang từ cửa sổ rơi xuống, chiếu sáng cự đại phòng ngủ, Charlize - Theron từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vừa muốn rời giường, lại cảm giác vòng eo bủn rủn hai chân vô lực, biết đây là tối hôm qua quá mức điên cuồng lưu lại di chứng, không khỏi phản thủ hướng bên kia sờ soạng, cùng qua lại như vậy, bên kia trống trơn, sớm không có bóng người, liên sàng đan đều là lạnh .

“Tên hỗn đản này......” Charlize - Theron giãy dụa ngồi dậy, nhìn giữa phòng ngủ ném nơi nơi đều là quần áo, lại nghĩ tới tối hôm qua cảnh tượng, không chỉ dùng lực thở dài,“Hắn tinh lực như thế nào liền như vậy tràn đầy?”

Cùng Matthew cùng một chỗ trụ hai tháng, mặc kệ đầu một ngày buổi tối điên đến nhiều muộn, Matthew ngày hôm sau sáng sớm đều sẽ đúng giờ rời giường chạy bộ buổi sáng, có lẽ chính là như vậy kiên trì không ngừng rèn luyện, mới khiến hắn có cường kiện thân thể cùng tràn đầy tinh lực.

Bất quá, Charlize - Theron cảm giác cũng có trời sinh một bộ phận nguyên nhân, chung quy chỗ đó......

Nàng lắc lắc đầu, đứng lên cũng không mặc quần áo, tiến vào phòng vệ sinh tắm rửa, sau đó nhanh chóng rửa mặt hoàn tất, thu thập hảo đầy đất bê bối, thay tối hôm qua liền chuẩn bị tốt quần áo, đem cuối cùng một rương hành lý từ trong phòng giữ quần áo kéo ra.

Hôm nay, Charlize - Theron liền sẽ chính thức chuyển rời Horner trang viên, nàng người đại diện Heide Cheffe đã liên hệ hảo truyền thông phóng viên, buổi chiều liền sẽ triệu tập một tin tức tuyên bố hội, đối ngoại tuyên bố cùng Matthew giải trừ hôn ước.

Hết thảy kế hoạch sớm liền định ra hảo, các phương diện quan hệ cũng câu thông phối hợp qua, phỏng chừng sẽ không xuất hiện quá lớn ngoài ý muốn tình huống.

Về phần truyền thông giải trí cùng Phổ La đại chúng sẽ bởi vậy sinh ra cái nhìn, cũng sẽ không đối với nàng cùng Matthew mang đến thực chất tính tổn thất cùng thương tổn.

Charlize - Theron đem gian phòng bên trong thuộc về chính mình vài kiện vật phẩm, thu đến rương hành lý trung, lại cuối cùng một lần thu thập một lần này gian phòng ngủ, đứng ở phòng ngủ thảm trung gian, ngốc ngốc phát hội ngốc.

Nơi này lưu lại qua quá nhiều ký ức, quá nhiều sung sướng.

Nhưng nàng sẽ không tiếp tục ở đây dừng lại, bởi vì nàng biết chủ nhân nơi này là người thế nào, lưu lại tương lai chỉ biết nhận đến cự đại thương tổn, do đó dẫn đến cho nhau thương tổn, hai người ngay cả bằng hữu đều không thể làm.

“Cứ như vậy đi.” Charlize - Theron lầm bầm lầu bầu,“Nên đến kết thúc lúc.”

Cửa phòng ngủ lúc này từ bên ngoài bị người đẩy ra, Matthew đi đến, nhìn thấy Charlize - Theron mặc một thân hưu nhàn trang, đứng ở phòng ngủ trung ương ngẩn người, không khỏi đi qua.

“Nghĩ gì đâu, Sally?” Matthew đứng ở Charlize - Theron bên cạnh, nói,“Luyến tiếc rời đi mà nói, ngươi có thể lưu ở chỗ này.”

Charlize - Theron căn bản không tiếp hắn mà nói, đẩy Matthew một phen,“Nhanh lên đi tắm rửa, một thân mồ hôi vị.”

Matthew nhún vai, xoay người vào phòng vệ sinh, bằng nhanh nhất tốc độ rửa mặt hoàn tất, đi ra đổi một thân quần áo ở nhà, phát hiện Charlize - Theron cùng nàng cái kia rương hành lý đã không ở phòng ngủ .

Hắn lắc lắc đầu, ra phòng ngủ đi xuống dưới lầu phòng ăn (nhà hàng), đầu bếp đã chuẩn bị tốt bữa sáng, Charlize - Theron đang ngồi ở tượng mộc bàn ăn bên cạnh dùng cơm.

Matthew kéo ra ghế dựa, ngồi ở Charlize - Theron đối diện, nâng tay nhẹ nhàng bãi một chút, đầu bếp cùng nữ dong tất cả đều nhanh chóng ly khai phòng ăn (nhà hàng).

“Phóng viên hội lúc nào tiến hành?” Hắn cầm lấy dao nĩa, hỏi.

Charlize - Theron đầu cũng không có nâng,“Hôm nay buổi chiều ba giờ.”

“Nói thật, Sally.” Matthew nhìn nhìn to lớn phòng ăn (nhà hàng),“Về sau một người ngồi ở chỗ này ăn điểm tâm, quá trống trải .”

Charlize - Theron cầm lấy khăn ăn xoa xoa miệng, ngẩng đầu lên, nói,“Hai người đồng dạng trống trải.”

Matthew lúc này mới nhìn đến, Charlize - Theron trên mặt không hề rất rõ ràng quầng thâm mắt, nói,“Tối hôm qua không ngủ hảo? Có quầng thâm mắt .”

“Không chỉ là tối hôm qua.” Charlize - Theron trừng mắt nhìn hắn một cái,“Là này mấy đêm cũng không có ngủ ngon !”

Giọng nói của nàng trung không phải không có oán giận,“Matthew, ngươi mấy ngày này điên rồi sao?”

Matthew nhún vai, chỉ chỉ trên mặt nàng quầng thâm mắt,“Điên rồi nhân giống như không chỉ ta một.”

Charlize - Theron nháy mắt không nói gì, dứt khoát bưng lên không béo sữa bò uống lên.

Uống xong trong chén sữa bò, nàng đứng lên ra phòng ăn (nhà hàng), Matthew ăn luôn cuối cùng một mảnh Bacon, cũng ra phòng ăn (nhà hàng).

Cự đại phòng khách bên trong, Charlize - Theron kéo rương hành lý, đang chuẩn bị đi ra ngoài, Matthew nhanh chóng qua, tiếp được nàng trong tay hành lý, nói,“Không phải buổi chiều mới cử hành phóng viên tin tức hội sao? Làm gì như vậy sốt ruột?”

Charlize - Theron nhìn hắn một cái, dưới chân một chút không có đình,“Sớm đi muộn đi đều phải đi.”

Tuy rằng trong lòng còn tưởng thử giữ lại, nhưng lý trí nói cho Matthew, đây là căn bản không có khả năng sự tình, dứt khoát không lại nói cái gì, cùng Charlize - Theron cùng nhau đi ra ngoài.

Một chiếc màu đen xe hơi chậm rãi chạy đến, dừng ở phòng ở phía trước, suối phun sau tiểu quảng trường bên trên.

Tài xế xuống xe, tiếp nhận Matthew trong tay rương hành lý, bỏ vào ô tô trong cốp xe, Charlize - Theron quay đầu nhìn thoáng qua trụ hồi lâu này đống phòng ở.

Matthew đi đến xe hơi bên cạnh, cấp Charlize - Theron kéo ra cửa xe, nói,“Không có việc gì mà nói, thường xuyên trở về xem xem ta.”

Charlize - Theron đi đến bên cửa xe, vừa chuẩn bị lên xe, lại ngừng lại, đột nhiên xòe ra hai tay, cùng Matthew ôm một chút, Matthew cũng xòe ra hai tay, ôm ôm Charlize - Theron.

“Nếu ta nhớ ngươi.” Charlize - Theron đột nhiên không đầu không đuôi nói,“Ta sẽ lại đây nhìn ngươi .”

Matthew vỗ nhẹ nhẹ dưới Charlize - Theron dày lưng,“Ta tùy thời hoan nghênh.”

Charlize - Theron buông tay ra, Matthew lui ra phía sau một bước, hai người liếc nhau, Charlize - Theron cúi người chui vào trong xe, không chút do dự đóng cửa xe, phân phó tài xế,“Đi Santa Monica sơn cốc khu.”

Chỗ đó có nàng một đống nơi ở, hai ngày trước thời điểm, nàng khiến cho nhân đem đại bộ phận hành lý vận quá khứ.

Nhìn màu đen xe hơi chạy ra trang viên đại môn, Matthew chộp lấy túi, xoay người về tới phòng ở bên trong, trừ làm mối tình đầu Britney ngoài, Charlize - Theron là này vài năm tới nay, duy nhất có thể chân chính khiến hắn tâm động nữ nhân, nhưng như vậy cảm tình còn chưa tới áp qua lý trí tình cảnh, hắn biết Charlize - Theron sẽ không vì hắn dừng lại cước bộ, hắn cũng sẽ không vi Charlize - Theron dừng lại.

Vừa ngồi vào phòng khách trên sô pha, di động liền vang lên, Matthew lấy ra nhìn thoáng qua, là Elena - Boyar đánh qua đến.

Hắn cầm lấy di động, ấn xuống phím tiếp,“Hải, Elaine.”

“Matthew, ta đã đuổi kịp Charlize - Theron.” Điện thoại bên kia người là Elena - Boyar, hiển nhiên tự mình xuất động ,“Vừa cách cửa sổ xe, cùng Charlize - Theron chào hỏi.”

Này mấy đều là cùng Charlize - Theron phương diện thương nghị hảo kế hoạch, Matthew cũng không nói lời vô nghĩa, nói thẳng,“Ngươi chụp mấy tấm ảnh chụp, thừa dịp Charlize buổi chiều tin tức hội còn không có cử hành, nhanh chóng phát đến trên trang web đi.”

Elena - Boyar từng giúp qua hắn rất nhiều lần, nếu Charlize - Theron không phản đối, Matthew cũng sẽ cho nàng một ít mãnh liêu.

Giống như loại này hợp tác, hỗ huệ cùng có lợi khẳng định là cơ sở.

“Của ta nhân vẫn cùng Charlize đâu.” Bên kia Elena - Boyar cảm xúc tựa hồ rất không sai,“Cám ơn ngươi lại cho ta một điều oanh động độc nhất vô nhị tin tức.”

Matthew cũng không cùng Elena - Boyar khách khí, nói thẳng,“Chú ý các ngươi lập trường, đừng quên dẫn đường dư luận.”

Điện thoại trung lại vang lên Elena - Boyar thanh âm,“Yên tâm hảo, chúng ta hợp tác cũng không phải một lần hai lần , ta biết làm như thế nào.”

“Ân.” Matthew không lo lắng nàng bên kia, lúc này phòng khách cố định điện thoại vang lên, dứt khoát nói,“Đến nơi đây đi, có chuyện lại theo ta hoặc là Helen liên hệ, ta bên này còn có điện thoại, trước treo .”

Cắt đứt di động, hắn quá khứ chuyển được cố định điện thoại, gọi điện thoại người tới là Helen - Hermann.

“Charlize - Theron đi sao?” Helen - Hermann câu đầu tiên liền hỏi.

“Đi.” Matthew quay đầu nhìn nhìn đồng hồ treo tường, nói,“Đi mau mười phút , Elena tại cùng nàng.”

Bên kia Helen - Hermann ngữ khí như cũ bình thản,“Charlize - Theron tin tức sẽ ở buổi chiều ba giờ cử hành, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đừng quên buổi tối đi ra một chuyến.”

Matthew đổi chỉ tay cầm microphone,“Elena buổi chiều tham gia hoàn Charlize tin tức hội, tiếp liền sẽ đến bên này phỏng vấn ta.”

Helen - Hermann nhắc nhở hắn,“Chú ý tìm từ, đừng nói rất quá mức mà nói.”

“Ta biết.” Matthew cố ý nói,“Ngươi vì ta định ra mà nói, ta đều thuộc lòng .”

“Như vậy đi.” Helen - Hermann tựa hồ còn không yên tâm,“Buổi chiều ta đi của ngươi trang viên, chúng ta lại thảo luận dưới cụ thể chi tiết.”

“Có thể.” Matthew đầu tiên là ứng xuống dưới, tiếp lại cố ý nói,“Hai ngày trước ta mới nghe nói, nơi này trong viện cũng từng xảy ra giết người án.”

Phanh --

Bên kia trực tiếp khấu đoạn điện thoại.

Matthew nhún vai, cũng buông xuống microphone, đi đến cự đại trước cửa sổ sát đất, nhìn ra xa hướng chỗ xa, trên cao nhìn xuống, tựa hồ toàn bộ Beverly Hills cùng nửa Thiên Sứ chi thành, đều có thể thu hết đáy mắt, đều bị hắn dẫm dưới chân.

Nhưng hắn biết này chung quy là một loại ảo giác, một loại căn bản không có khả năng thực hiện ảo giác.

Này trong giới, nhưng phàm là có điểm dã tâm cùng ý tưởng nhân, đều sẽ không cho người khác đương phụ thuộc, khả năng tạm thời ẩn nhẫn là vì càng xa tương lai, chung quy sẽ không vô hạn chế khoan nhượng đi xuống.

Hắn chỉ là minh tinh điện ảnh mà thôi.

Nghĩ đến đây, Matthew quyết định triệt để buông xuống Charlize - Theron, quá khứ sự tình chung quy chính là qua, nhân chung quy muốn hướng phía trước xem.

Chung quy, bọn họ là ký hiệp nghị giả đính hôn mà thôi.

Nếu ngay từ đầu chính là giả , mặt sau sẽ rất khó biến thành thật .

Tuy rằng trong lòng không phải không có tiếc nuối, nhưng hắn vẫn là quyết định hướng phía trước xem, phía trước Beverly Hills, cây cối thành đàn, sinh cơ bừng bừng, xanh um tươi tốt.

Đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn chừng mười phút, Matthew xoay người đi vào bên trái hành lang, đi phòng ở sân phơi, sân phơi là toàn bộ trang viên tốt nhất ngắm cảnh điểm, có thể nhìn thấy gần như một trăm tám mươi độ cảnh trí, thời tiết tình huống tốt nói, mơ hồ còn có thể nhìn thấy Beverly Hills Hilton khách sạn thân ảnh.

Charlize - Theron buổi chiều triệu tập phóng viên tin tức hội, liền tại Beverly Hills Hilton khách sạn tin tức thính bên trong cử hành.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 374: Nhu Cầu Tràn Đầy

“Có lẽ mọi người đã thấy được TMZ trang web bên trên bạo liêu tin tức......”

Beverly Hills Hilton khách sạn tin tức thính bên trong, Charlize - Theron tại người đại diện cùng quan hệ xã hội quản lý cùng đi dưới, ngồi ở mặt trước nhất, nhìn phía dưới đông nghìn nghịt một mảnh giải trí phóng viên, nói,“TMZ thường xuyên bạo chút tin tức giả, làm việc tác phong cũng để người rất không thích.”

Nguyên bản, báo danh tham gia trận này tin tức sẽ phóng viên chỉ có không đến hai mươi nhân, nhưng theo TMZ bạo liêu nàng cùng Matthew đã chia tay, phóng viên hội bắt đầu thời điểm, chen chúc đến trên trăm tên giải trí phóng viên.

Charlize - Theron không có khiến người đại diện Heide Cheffe cùng quan hệ xã hội quản lý làm giúp, mà là tự mình tuyên bố nói,“Ta đã cùng Matthew giải trừ hôn ước.”

Lời này vừa ra, toàn bộ tin tức thính nhất thời nổ nồi, Hollywood tối khốc một đôi nam nữ ngôi sao, mang theo vô số người chờ đợi đính hôn, lúc này mới ngắn ngủi hai tháng thời gian, thế nhưng liền...... Giải trừ hôn ước .

Chẳng lẽ chỉ là vì đơn thuần hâm nóng......

Rất nhiều giải trí phóng viên đầu trong, đều sinh ra ý nghĩ này.

Ngồi ở hàng đầu tiên Elena - Boyar tựa hồ lý giải các đồng hành suy nghĩ cái gì, động tác phi thường mau, trực tiếp đứng lên hỏi,“Theron tiểu thư, các ngươi vì sao giải trừ hôn ước? Là ngươi chủ động yêu cầu sao?”

Này vấn đề vừa ra, tin tức thính bên trong nháy mắt im lặng xuống dưới, tất cả mọi người vểnh tai, muốn nghe Charlize - Theron cấp ra giải thích.

“Là ta chủ động giải trừ hôn ước .” Charlize - Theron ngồi ở microphone mặt sau, có vẻ có chút trầm thống, có chút thương cảm,“Về phần nguyên nhân......”

Nàng tựa hồ khó có thể xuất khẩu, do dự một hồi lâu, mới tại thượng trăm tên phóng viên chờ mong trung, nói,“Matthew tại nam nữ kia phương diện nhu cầu đặc biệt tràn đầy.”

Đại bộ phận giải trí phóng viên đối với Charlize - Theron mà nói cũng không giật mình, từng cùng Matthew - Horner từng có ngắn ngủi kết giao Scarlett - Johnson cùng Jessica - Alba, tại bị hỏi cùng cùng Matthew - Horner kết giao khi, đều nói qua lời cùng loại.

Charlize - Theron câu đầu tiên nói ra khỏi miệng, kế tiếp tựa hồ hảo một ít,“Này cho ta tạo thành phi thường lớn phức tạp, từ thân thể đến tâm lý đều là, ta cùng hắn câu thông qua rất nhiều lần, ở trên chuyện này không thể đạt thành nhất trí, ta......”

Giải trí các phóng viên đều ngây ngẩn cả người, nữ phóng viên hoàn hảo, nam phóng viên đều tại nói thầm, cùng một nam nhân ở trên loại chuyện này có thể đạt thành nhất trí sao?

Này căn bản không có khả năng, nếu có thể đạt thành nhất trí, hoặc là đó là ẻo lả, hoặc chính là đồng tính luyến.

Ai chẳng biết Matthew - Horner tại phim bên trong là ngạnh hán, trong hiện thực cũng là tinh thông quyền kích và tự do vật lộn siêu cấp mãnh nam?

Nghe được Charlize - Theron mà nói, này mấy phóng viên chẳng những không có cảm giác kỳ quái, ngược lại cho rằng rất bình thường, giống Matthew - Horner như vậy thường niên kiện thân cùng kiên trì vận động nhân, nhu cầu tràn đầy rất bình thường bất quá .

Không bình thường dường như là vị này Oscar tốt nhất nữ chính đi?

Đột nhiên, rất nhiều phóng viên nhớ tới trước đây từng có nghe đồn, nói Charlize - Theron giống như tính lãnh đạm......

Các phóng viên đối diện, Charlize - Theron một tay che mặt, tựa hồ dị thường bi thương,“Ta làm qua cố gắng, lại thất bại , đối mặt loại này không thể điều hòa khác nhau, ta cuối cùng quyết định giải trừ hôn ước.”

Nói xong này mấy, Charlize - Theron cũng không quản các phóng viên phản ứng, trực tiếp ly khai, nàng người đại diện Heide Cheffe cũng tùy theo mà đi, chỉ còn lại có quan hệ xã hội quản lý một người ứng phó phóng viên.

Bất quá, đại bộ phận phóng viên đã không có hứng thú lại hỏi vấn đề , vừa được đến tin tức cùng đáp án đầy đủ kình bạo, đối với tin tức nghiệp đến nói, thời gian chính là tiền tài, bọn họ một đám vội vã rời đi tin tức thính, lại lao ra Hilton khách sạn, phân phân chạy tới phần mình nhận chức báo xã hoặc là radio đài truyền hình.

Tin tức sẽ chấm dứt, Elena - Boyar cấp Matthew đánh một cuộc điện thoại, sau đó chạy tới Horner trang viên.

Matthew tiếp đến Elena - Boyar điện thoại bất quá chừng mười phút, liền tại một ít trang web bên trên thấy được về tin tức tuyên bố hội đưa tin.

“Charlize - Theron tuyên bố cùng Matthew - Horner giải trừ hiệp ước, Matthew - Horner tại nam nữ phương diện tác cầu vô độ, dẫn đến hai người khác nhau không thể tiêu trừ......”

“Một hồi bắt đầu liền chú định sẽ chia tay đính hôn, Matthew - Horner nhiệt tình như lửa, Charlize - Theron lãnh đạm như băng !”

“Bởi vì nam nữ chi sự không hài hòa, Charlize - Theron cùng Matthew - Horner chia tay !”

Như vậy tin tức cơ hồ tại các đại trang web giải trí trang thượng đồ bản, cơ hồ không có nhân quản trận này đính hôn vì sao vội vàng kết thúc, mọi người lực chú ý đều bị chuyển dời đến nam nữ sinh hoạt không hài hòa mặt trên.

Trước đó, Charlize - Theron liền truyện qua không ít lần lãnh đạm linh tinh nghe đồn, Matthew lại bị tỷ như Scarlett - Johnson cùng Jessica - Alba này mấy đồng dạng nhiệt tình như lửa nữ nhân ca ngợi qua, rất ít có người đối Charlize - Theron theo như lời lý do cảm thấy kỳ quái.

Chờ một lát, Helen - Hermann chạy đến Horner trang viên, thừa dịp cẩu tử phóng viên còn không có vây công Horner trang viên, khiến Matthew chuyển dời đến Burbank Thiên Sứ trù tính công ty nhận Elena - Boyar phỏng vấn.

Matthew thông tri qua Elena - Boyar sau, cùng Helen - Hermann cùng nhau, trực tiếp đi Thiên Sứ trù tính công ty.

Bọn họ tới thời điểm, Elena - Boyar đã chờ ở Thiên Sứ trù tính công ty cửa.

Đối mặt TMZ máy quay phim màn ảnh, Matthew nói thẳng,“Đúng vậy, Charlize cùng ta giải trừ hôn ước, này cũng không phải giữa chúng ta có bất khả điều hòa mâu thuẫn, nguyên nhân ở chỗ chúng ta hai đối cảm tình biểu đạt phương thức tồn tại khá lớn khác nhau, ta thủy chung cho rằng yêu một người liền muốn lấy hành động đến tỏ vẻ, mà Charlize càng thêm hàm súc.”

Tuy rằng trực tiếp lấy phương diện này đề tài tại truyền thông phóng viên đàm luận, Matthew còn có chứa Đông Phương thức tư duy tổng cảm giác không được tự nhiên, nhưng hắn cũng biết nơi này là tương đối mở ra Los Angeles, thân ở giới càng là Hollywood, đàm luận này mấy không có vấn đề.

Lúc trước hắn cùng Helen - Hermann nói lên Charlize - Theron đề này đề nghị thời điểm, còn có điểm lo lắng, Helen - Hermann minh lại cảm giác là hảo phương pháp, cho rằng phu thê sinh hoạt không hài hòa, dẫn đến cảm tình vỡ tan rất bình thường bất quá .

Sự tình phát triển cũng giống Helen - Hermann nói như vậy, đến ngày hôm sau buổi sáng, báo chí cùng trang web giải trí trang thượng, hắn cùng Charlize - Theron giải trừ hôn ước chia tay sự tình, cướp được rất nhiều đầu bản đầu đề, cơ hồ sở hữu truyền thông chú ý tiêu điểm, đều đặt ở sinh hoạt không hài hòa mặt trên.

Báo chí, trang web cùng trên blog, nơi nơi đều là về Matthew cùng Charlize - Theron tin tức.

Có vài nhân không thể tránh khỏi đứng ra chủ động bạo liêu.

Rachel - McAdams liền tại một lần thông cáo thượng chủ động hướng phóng viên nhắc tới, nói nàng cùng Matthew là biểu diễn trường học đồng học, giữa hai người từng có rất ngắn ngủi kết giao, Matthew kia phương diện năng lực thật là nổi bật.

Giống Scarlett - Johnson cùng Jessica - Alba như vậy mọi người đều biết cùng Matthew từng có ngắn ngủi giao tập nữ tinh, cũng trở thành truyền thông phóng viên truy đuổi mục tiêu, hai người bị phóng viên hỏi khi, cũng cọ một đợt nhiệt độ, nói Matthew tại kia phương diện tuyệt đối một cấp bổng !

Ngắn ngủi vài ngày thời gian, giải trừ hôn ước hâm nóng, liền chuyển hướng gió, rất nhiều tiểu báo cùng trên trang web văn chương đều tại thảo luận, Matthew mạnh như thế nào? Thế nhưng có thể khiến Charlize - Theron chịu đựng không được mà giải trừ hôn ước......

Theo sau, có đến từ St Fernando cốc đặc thù sản nghiệp người đại diện bạo liêu, nói Matthew thiếu chút nữa bởi vì thiên phú dị bẩm quay chụp tình yêu lãng mạn động tác phim......

Đáng tiếc, cái kia giới nhân nan đăng nơi thanh nhã, liên tiểu báo đều lười phản ứng, liền đem hắn trở thành đến cọ nhiệt độ nhàm chán nhân sĩ.

Lần này giải trừ hôn ước phong ba, không có khiến Matthew cùng Charlize - Theron thanh danh nhận đến ảnh hưởng, Charlize - Theron hoàn toàn không để ý truyền thông cùng công chúng nghị luận nàng tại phương diện nào đó lãnh đạm, tựa như Matthew không để ý dư luận thảo luận hắn kia phương diện có bao nhiêu cường như vậy.

Làm một nam nhân, Matthew hận không thể truyền thông tại toàn thế giới tuyên dương hắn là siêu cấp cường hãn nam nhân.

Bình thường nam nhân đều sẽ lấy đây là vinh, chỉ có đám ẻo lả mới sẽ cảm giác việc này dọa người.

Hơn nữa Bella - Anderson nhằm vào hắn vài fan tổ chức làm qua điều tra, nam phấn ti hâm mộ, nữ fan hảo kỳ, trên cơ bản không có nhân phản cảm.

Nguyên bản Matthew cho rằng sự tình sẽ ở vô số thảo luận hắn cường hãn trong thanh âm dần dần phục hồi, lại không nghĩ rằng một vị tiền chức nghiệp tài xế, hiện nay tửu quỷ đột nhiên đối một nhà tiểu báo bạo liêu, nói Matthew cùng hôm nay đã trưởng thành là Pop Thiên Hậu Britney - Spears từng có hơn một năm ổn định kết giao, còn giống như là lẫn nhau mối tình đầu.

Này tin tức một khi khan ra, toàn mĩ chấn động, bởi vì thật sự là rất ngoài dự đoán mọi người .

Matthew tại Beverly Hills Horner trang viên cùng tại Burbank ngoài văn phòng, đều chen chúc hàng loạt phóng viên, vô số cái gọi là biết chuyện nhân sĩ vô căn cứ bạo liêu ùn ùn, phảng phất năm đó tận mắt nhìn đến qua Matthew cùng Britney kết giao như vậy.

Năm đó Britney lại đây tìm Matthew, xác thật đều là cưỡi cùng một tài xế điều khiển chiếc xe, sau này này tài xế bị Britney phụ thân khai trừ, mặc kệ hắn có hay không nhận đến bảo mật hiệp ước chế tài, hiện tại sự tình đã phát sinh, Matthew không có khả năng làm như không thấy có tai như điếc.

Hắn cùng Britney chủ động liên hệ một lần, sau đó khiến Helen - Hermann cùng Britney người đại diện làm câu thông, hai phương diện nhanh chóng đạt thành nhất trí ý kiến, Matthew cùng Britney bảo trì trầm mặc, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận, khiến truyền thông tiếp tục hâm nóng đi thôi.

Hôm nay Matthew sớm không phải năm đó không có tiếng tăm gì tiểu diễn viên, như vậy hâm nóng, đối với hắn cùng Britney tiếp tục mở rộng độ nổi tiếng, đều có nhất định chỗ tốt.

Này một hệ liệt hâm nóng đưa tin, lớn nhất kẻ được lợi ngược lại là [ Smith vợ chồng ], Matthew cùng Charlize - Theron giải trừ hôn ước, chẳng những không có mang đến cự đại phản đối ảnh hưởng, còn bởi vì trong đó tồn tại vài đoạn kích tình hí, khiến không ít người sinh ra xem xem Matthew - Horner rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn ý tưởng.

Đến Matthew chuẩn bị đi theo [ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ đi Dominic quay chụp cảnh quay bên ngoài khi,[ Smith vợ chồng ] Bắc Mĩ box office nhất cử đột phá 2 ức 5000 vạn dollar đại quan, toàn cầu box office tích lũy đạt tới 5 ức 1250 vạn dollar.

Hơn nữa này còn không phải chung điểm, bởi box office xuất hiện bắn ngược,[ Smith vợ chồng ] Bắc Mĩ chiếu phim rạp chiếu phim sổ cùng tỷ suất chiếu phim cũng có dâng lên, hậu tục còn có thể thu hoạch nhất định box office.

Đi Dominic phía trước, Matthew tiếp đến Britney điện thoại, ước hắn gặp một mặt.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 375: Gặp Lại, Matthew

Màu đen Benz xe việt dã quải ra Burbank, tiến vào bắc Hollywood địa giới, xuyên qua Laurier Valley Blvd sau, trên chỗ điều khiển Bella - Anderson đảo quanh phương hướng, xe rẽ lên thông qua Malibu quốc lộ.

Chiếc xe trở nên thưa thớt lên, Bella - Anderson quay đầu nhìn phó điều khiển Matthew liếc nhìn.

“Làm sao, Bella?” Matthew chú ý tới nàng.

Bella - Anderson mặt hiện chần chờ, muốn nói lại thôi.

Matthew cười cười,“Có chuyện liền nói đi, theo ta không cần khách khí.”

“Ân......” Bella - Anderson chủ yếu tinh lực vẫn là đặt ở lái xe thượng, thừa dịp chung quanh không có mặt khác chiếc xe, nói,“Ta...... Ta chính là có điểm hảo kỳ.”

Matthew nhìn nàng, không có đi hỏi, mà là đợi nàng chính mình nói tiếp.

Bella - Anderson nói ra mở đầu, cũng liền không có nhiều như vậy băn khoăn, còn nói thêm,“Ta mấy năm trước vẫn là Britney fan nhạc, đến hiện tại coi như là đi.” Nàng lộ ra vẻ tươi cười, cẩn thận dè chừng hỏi,“Matthew, trên báo chí tin tức sẽ không đều là thật đi?”

Nàng biết Matthew hôm nay là đi gặp Britney - Spears.

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Là thật , ta cùng Britney kết giao có hơn một năm.” Hắn lộ ra vài phần hồi ức thần sắc,“Nhớ rõ là Britney vừa được hoan nghênh năm ấy, ta là tại đảm nhiệm nàng MV nam chính khi cùng nàng nhận thức .”

Bella - Anderson bỗng nhiên nghĩ tới,“Khi đó giống như có tiểu báo hâm nóng qua Britney cùng MV nam chính tương luyến, đúng vậy ! cái kia nam chính chính là ngươi.”

Nàng bừng tỉnh đại ngộ,“Nguyên lai đều là thật a.”

Matthew lại cười cười, lại không có giải thích, trên thực tế hắn cùng với Britney là tại từ sau đó đi đến cùng nhau .

“Không đúng a......” Bella - Anderson hiển nhiên lại nghĩ tới cái gì,“Lúc ấy......”

Nói tới đây, nàng đột nhiên ngậm miệng lại.

“Lúc ấy không có tin tức xác định? Ta vì sao không lợi dụng việc này hâm nóng?” Matthew đoán cũng có thể đoán được Bella - Anderson tưởng là cái gì,“Có lẽ bởi vì đó là của ta mối tình đầu, mối tình đầu tổng có bất đồng.”

Hắn thở dài một hơi,“Có lẽ khi đó ta còn là rất đơn thuần thiện lương nhân.”

Bella - Anderson liếc Matthew liếc nhìn, không lại nói, liền nàng trong khoảng thời gian này chứng kiến hay nghe thấy, từ Helen - Hermann đến Charlize - Theron lại đến Matthew - Horner, có một là chân chính hảo người sao?

Có lẽ Hollywood có không ít người tốt, đáng tiếc đến hiện tại nàng còn không có gặp được qua.

Bella - Anderson phi thường hảo kì, lúc ấy chỉ là một tiểu diễn viên Matthew, như thế nào có thể truy kịp hồng đến phát tím Britney? Chẳng lẽ khi đó Matthew đã giống hiện tại như vậy tâm hắc mặt dày ?

Benz xe việt dã đi đến một nhà bãi biển hội sở phía trước, nhân viên bảo vệ mắt nhìn biển số xe, trực tiếp cho đi, Bella - Anderson vừa đình hảo xe, Matthew liền đẩy cửa xuống xe, hướng tới bờ biển đi, Bella - Anderson nhanh chóng theo đi lên.

Bên bãi biển có một đạo thật dài mộc chế cầu tàu, cầu tàu phía trước nhất chống lên đỉnh đầu đặc đại hào dù che nắng, tán phía dưới là một cái bàn cùng mấy tấm ghế dựa.

Trừ đó ra, còn có hai người, một trung niên nữ nhân cùng một để thuận thẳng tóc vàng trẻ tuổi nữ nhân.

Bella - Anderson làm fan nhạc, cách thật xa liền nhận ra, cái kia tuổi trẻ nữ nhân chính là Britney - Spears, trung niên nữ nhân hẳn là nàng người đại diện hoặc là quản lý nhân.

Matthew sớm liền nhận ra Britney, lập tức nhanh hơn cước bộ, đi qua, còn chưa tới phụ cận, liền chủ động chào hỏi,“Hải, Britney.”

Britney cười cười,“Hải, Matthew.”

Nàng quay đầu mắt nhìn bên cạnh trung niên nữ nhân, trung niên nữ nhân khẽ gật đầu, ly khai dưới dù che nắng, hướng tới Matthew đến khi phương hướng đi, Bella - Anderson cũng rất có ánh mắt, cứ việc có chút tò mò, lại cũng cùng trung niên nữ nhân ly khai nơi này.

“Đã lâu không gặp .” Matthew lộ ra cùng qua lại như vậy xán lạn tươi cười,“Ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp.”

“Ngươi biến hóa cũng không lớn.” Britney ý bảo dưới ghế dựa,“Tùy tiện tọa.”

Matthew kéo ra một cái ghế, ngồi ở Britney đối diện, đánh giá Britney một phen, Britney lại đối Matthew cười cười, nói,“Như thế nào, không biết ta sao?”

“Ngươi thành thục .” Matthew nói thẳng.

Loại này thành thục không chỉ là ngoại tại, còn có sở biểu hiện ra ngoài hết thảy.

Britney mang trà lên hồ, cấp Matthew đổ một tách trà,“Đây là ta lần trước đi Đông Phương diễn xuất, cố ý mua trà xanh.” Nàng lại cho mình đổ một ly, học Matthew phía trước giọng điệu, nói,“Ngươi theo ta nói qua, nhân tổng muốn học lớn lên.”

Tuy rằng hai người chia tay , thậm chí chia tay sau đều chưa lại liên hệ qua, nhưng nghĩ đến Britney thuận buồm xuôi gió sự nghiệp, nhìn thấy Britney hôm nay bộ dáng, Matthew bỗng nhiên cảm giác có chút vui mừng.

Hắn nói những lời này cùng làm được kia vài sự, chung quy không có uổng phí.

Matthew nâng chung trà lên, uống một ngụm, sau đó nói,“Xác thật là hảo trà.”

Britney cũng nâng chung trà lên uống một ngụm, nói tiếp,“Ta đến hiện tại đều uống không quen đâu.” Nàng thò tay thuận thuận tóc vàng,“Rất xin lỗi, Matthew, bởi vì ta bên này công tác sai lầm, cha ta lung tung sa thải nhân, cho ngươi tạo thành một ít phiền toái.”

“Không quan hệ.” Matthew lắc lắc đầu, tự giễu nói,“Dù sao ta ở trên truyền thông bình xét cũng không hảo.”

Cứ việc kia đoạn cảm tình sớm liền là quá khứ thức , Britney lại vẫn tại chú ý Matthew động thái, hơn nữa theo tuổi gia tăng, qua lại Matthew từng nói lời thường xuyên tại bên tai đảo quanh, hôm nay quay đầu nhìn, bởi vì Matthew quan hệ, nàng né tránh bao nhiêu cạm bẫy?

Matthew nhìn đối diện Britney, này đã không phải trong trí nhớ Tiểu Điềm Điềm .

Britney trên người ngây thơ cùng đơn thuần dĩ nhiên rút sạch, có vẻ rất thành thục,“Ta hôm nay hẹn ngươi, chủ yếu vẫn là muốn nói một câu cám ơn.”

“Tạ ta?” Matthew kỳ quái hỏi,“Vì sao?”

“Ta khi đó phi thường vô tri, thậm chí ngu xuẩn.” Britney trên mặt tất cả đều là thành ý,“Ngươi một lần lại một lần khuyên bảo ta, ảnh hưởng ta, đem ta từ ngu xuẩn bên cạnh kéo lại, khiến ta hiểu được rất nhiều nhân tình khôn khéo, minh bạch thế giới này tổng có người xấu.”

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu,“Nếu không có ngươi, ta sẽ không là như bây giờ.”

Matthew minh bạch nàng ý tứ, nói,“Ngươi khi đó là bạn gái của ta.”

Nếu Britney lúc ấy không phải nàng bạn gái, hắn như thế nào sẽ đi quản kia vài lạn sự.

Britney gật gật đầu,“Mặc kệ nói như thế nào, Matthew, ta đều phải cám ơn ngươi.”

“Không cần khách khí.” Matthew xòe tay, nói,“Chúng ta không lại là tình lữ , lại vẫn là bằng hữu.”

Lời kiểu này, ngay cả hắn chính mình đều không tin tưởng, hai người hòa bình chia tay, sau lại không lại liên hệ qua.

Britney tựa hồ nói xong muốn nói lời nói, đột nhiên đổi đề tài, nói,“Đáng tiếc không có chuẩn bị rượu.” Nàng nâng chung trà lên, hướng Matthew cử cử,“Matthew, chúc ngươi về sau càng thêm thành công !”

Matthew nâng chung trà lên, một ngụm uống sạch bên trong nước trà, lấy đồng dạng ngữ khí nói,“Ngươi nhất định có thể trở thành siêu việt Madonna Pop Thiên Hậu.”

Hai người uống xong một ly trà, Matthew biết nên cáo từ , đứng lên nói,“Ta phải đi.”

Britney không có bất cứ giữ lại ý tứ,“Tái kiến, Matthew.”

Matthew đối với nàng khẽ gật đầu,“Tái kiến, Britney.”

Hắn xoay người, đi nhanh hướng tới đến khi phương hướng đi, hôm nay Britney đã không phải hắn nhận thức Britney , này Britney càng có hi vọng đạt được cự đại thành công.

Nhân tổng hội trưởng đại, từng Britney đi qua quá nhiều đường vòng sau mới lớn lên, hiện tại Britney đã trưởng thành.

Đánh đáy lòng nói, Matthew vẫn là muốn nhìn thấy Britney thành công, trở nên so phía trước càng xuất sắc.

Hắn không phải thánh phụ thánh mẫu, đồng dạng cũng không có cái loại này theo ta chia tay liền muốn cả nhà xong đời tâm tính, từng chân tâm đối với hắn người tốt, sự nghiệp sinh hoạt có thể thuận buồm xuôi gió mà nói, hắn sẽ cao hứng.

Dưới dù che nắng, Britney nhìn chằm chằm vào Matthew bóng dáng, nàng không lại là phía trước vụng về vô tri tiểu cô nương, biết hai người không có khả năng trở lại phía trước, cũng không nghĩ tới muốn trở lại phía trước.

“Ngươi tưởng trở thành Hollywood siêu cấp cự tinh.” Britney rõ ràng nhớ rõ Matthew nguyện vọng,“Kia liền...... Chúc ngươi trở thành Hollywood cao nhất cự tinh !”

Thu hồi ánh mắt, Britney xoay người, nhìn về phía đối diện đại hải, không ở xem phía sau Matthew liếc nhìn.

Theo tài xế bạo liêu cùng lần này gặp mặt, kia vài chuyện cũ vẫn là vĩnh viễn dừng lại tại hồi ức trong đi.

Matthew hạ cầu tàu, nhìn thấy Bella - Anderson đang một người nhàm chán đứng ở bên lan can, thò tay chào hỏi một tiếng, trước hướng về xe bên kia đi.

Bella - Anderson nhanh chóng theo lại đây, đồng thời nhìn xem đồng hồ, lúc này mới gặp mặt mới mười đến phút, chẳng lẽ Matthew cùng Britney náo loạn không thoải mái?

Lên xe, nàng vừa mới chuẩn bị phát động ô tô, trên phó điều khiển Matthew mở miệng ,“Bella, về sau phàm là báo chí hoặc là truyền thông bên trên, có liên quan về Britney trọng đại tin tức, nhớ rõ thông tri ta.”

“Hảo.” Bella - Anderson nhẹ nhàng gật đầu.

Matthew nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Trở về ngươi cùng Helen - Hermann chào hỏi, liền nói ta đã thấy Britney .”

Bella - Anderson tiếp tục gật đầu,“Hảo.” Nàng hỏi một câu,“Còn bảo trì tin tức im lặng?”

“Không biến.” Matthew ngữ khí rất bình thản,“Loại này trước kia chuyện cũ, lại không có bất cứ ảnh chụp hoặc là video làm chứng cớ, truyền thông hâm nóng một đoạn thời gian, tự nhiên liền sẽ ném tới một bên.”

Hắn đổi đề tài,“Ngươi trở về làm điểm chuẩn bị, theo ta cùng đi Dominican.”

Hậu thiên,[ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ liền sẽ từ Los Angeles bao máy bay đi Dominican ra ngoại cảnh, dựa theo phía trước ký kết diễn viên hợp đồng, Matthew có thể mang tư nhân trợ lý đồng hành, hơn nữa tại quay chụp trong lúc, kịch tổ sẽ gánh vác trợ lý tiền lương.

Đây cũng là Hollywood ngôi sao phổ biến hưởng thụ đãi ngộ.

Hơn nữa Matthew chỉ kế hoạch mang Bella - Anderson một người, so với Johnny - Depp, tuyệt đối được cho là đê điệu.

Johnny - Depp không chỉ muốn dẫn trợ lý, còn có dinh dưỡng sư, tạo hình sư cùng mát xa sư đợi đã (vân vân), những người này tiền lương, đồng dạng đều là do kịch tổ tính tiền.

Phổ thông diễn viên cùng ngôi sao tuyến đầu diễn viên, tuyệt đối là hoàn toàn bất đồng hai loại tồn tại.

Gặp qua Britney sau, Matthew trở về thu thập hảo tất cả vật phẩm, đúng giờ cùng kịch tổ hội hợp, cưỡi bao máy bay đi biển Caribbean đảo quốc Dominican.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 376: Không Toàn Trường Cảnh Thiết Kế

Bích Lam nước biển trong veo thấy đáy, màu vàng kim bờ cát nhẵn nhụi mềm mại, thành phiến cây dừa cao ngất Lâm lập, nơi này phong cảnh nhìn qua mĩ khó lấy tưởng tượng.

Một chiếc thuyền tam bản vạch hướng bãi biển, đi theo thuyền tam bản là mắc máy quay phim ca nô.

Matthew eo dắt bội kiếm, mặc một kiện mở miệng cơ hồ đến bộ ngực áo sơmi trắng, ẩn ẩn lộ ra bên trong phát đạt cơ nhục, hắn ngồi ở thuyền tam bản mặt trên, hỏi đối diện chèo thuyền lâm thời diễn viên,“Vì sao dừng lại ?”

Đối diện lâm thời diễn viên là đầu trọc hắc nhân, lấy mang theo Pháp thức khẩu âm tiếng Anh nói,“Ta không thể đi qua, chiếc thuyền kia bị nguyền rủa !”

“Này liền đến bãi biển !” Matthew tranh cãi,“Thêm sức lực !”

Hắc nhân diễn viên thẳng lắc đầu, trên mặt còn mang theo rõ ràng sợ hãi,“Không, ta không thể đi qua !”

Matthew nhìn xa xa trên bãi biển đứng sừng sững màn xanh liếc nhìn, đằng đứng lên, đầy mặt nghiêm túc bộ dáng.

“Tái kiến, tiên sinh !” Hắc nhân diễn viên còn nói thêm,“Chúc ngươi hảo xa.”

Trên ca nô mặt, đạo diễn Gore - Verbinski đối nhiếp ảnh sư nói,“Đặc tả, trảo sợ Matthew cởi quần áo động tác.”

Nhiếp ảnh sư ngầm hiểu, biết thuộc về Will - Turner khoe khoang dáng người thời gian lại đến , nhanh chóng dựa theo Gore - Verbinski yêu cầu nhanh chóng thao tác.

Thuyền tam bản mặt trên, Matthew một phen kéo áo sơmi, lộ ra cường tráng cơ nhục, thường niên kiên trì không ngừng rèn luyện, khiến hắn cơ nhục đặc biệt có hình, đường cong cũng đặc biệt tự nhiên lưu sướng.

Hắn này một thân cơ nhục đều là tự nhiên rèn luyện hình thành , không giống kia vài cơ nhục khoa trương tráng hán sử dụng dược vật.

Matthew cũng nghe Neborah nói qua, có chút Hollywood ngôi sao vì chế tạo bạo tạc thức cơ nhục, tại kiện thân ngoài, còn sẽ tiêm vào dược vật, này mấy dược vật kích thích rèn luyện đi ra cơ nhục, lớn nhất đặc điểm chính là miệng cọp gan thỏ, tỷ như từng cùng hắn động qua tay một vị động tác ngôi sao, thoạt nhìn tráng như là đầu ngưu, trên thực tế không chịu nổi một kích.

Nghe nói này mấy dược vật chủ yếu lấy steroid cùng Testosterone làm chủ, sẽ khiến nhân cơ nhục khối mặt tại rất nhỏ rèn luyện lượng dưới kịch liệt tăng trưởng, nhưng tác dụng phụ rất lớn, tỷ như đương đình chỉ dùng dược lúc ấy sử cơ nhục có trình độ nhất định héo rút, hơn nữa Testosterone vẫn là nam tính kia phương diện kích thích tố, duy trì liên tục sử dụng làm cho tự thân phân bố năng lực hạ xuống tới cực điểm, đình chỉ sau sẽ dẫn lên kia phương diện công năng hạ xuống, thậm chí ** héo rút.

Cho dù như vậy, sử dụng nhân cũng rất nhiều, đặc biệt là kia vài trông cậy vào cơ nhục ăn cơm nhân.

Máy quay phim màn ảnh quay chụp dưới, Matthew trưởng thân mà đứng, tùy tay vứt bỏ áo sơmi, lấy một phi thường duyên dáng tư thái, nhảy vào nước biển trong.

“Tạp !” Gore - Verbinski hài lòng gật đầu, đối với mặt biển hô,“Matthew, này qua !”

Mặt biển phát sinh ra rào rào tiếng nước, Matthew từ trong nước biển chui đi ra, thò tay xóa bỏ trên mặt thủy châu, bơi tới ca nô bên cạnh, lập tức có người thò tay đem hắn kéo lên thuyền, lại đưa thảm lại đây.

Tuy rằng Dominican thời tiết tương đương nóng bức, nhưng không ngừng có thổi qua đến, Matthew tiếp nhận thảm, vẫn là bọc ở trên người, ca nô lúc này gia tốc, đi đến phụ cận một cầu tàu bến tàu bên cạnh, kịch tổ đại đội nhân mã tạm thời liền đóng quân ở trong này, chờ kế tiếp quay chụp.

Có cùng trang sư lại đây cấp Matthew bổ trang, Gore - Verbinski lập tức ngăn lại,“Không cần, cứ như vậy !”

Kịch tổ mã không ngừng nghỉ, đi đến trên bãi biển dựng đứng màn xanh phụ cận, tiếp tục quay chụp tiếp theo điều.

Matthew cởi thảm, ném cho Bella - Anderson, dựa theo trước đó bố trí, hướng về trong nước biển đi.

Trên thực tế, trên mặt hắn đã không có trang , lần này quay chụp trong, Gore - Verbinski kéo dài đệ nhất bộ tạo hình phương án, bao gồm hắn, Depp cùng Keira - Knightley ba người ở bên trong, sở hữu thời gian dài chờ ở trên biển nhân vật diễn viên tạo hình, đều sẽ bày biện ra một loại thô lệ hiệu quả, cường điệu cái loại này trải qua gió thổi nhật sái sau bộ dáng.

Đơn giản điểm đến nói, chính là nhân vật đều sẽ trở nên bẩn hề hề .

Đặc biệt là Keira - Knightley, Matthew từ nàng chỗ đó xem qua mấy phân Elizabeth - Swan tạo hình phương án, đẳng Elizabeth - Swan tại trên biển trải qua nguy hiểm một đoạn thời gian sau, chẳng những kiểu tóc sẽ biến thẳng, liên làn da đều đem biến hắc biến thô ráp.

Này mấy đối trên chi tiết đem khống tương đương trọng yếu, nếu một đám tại trên biển kiếm ăn nhân, còn tế da nộn nhục , kia thuần túy chính là khôi hài .

Vừa đi đến Dominican thời điểm, Matthew, Depp cùng Keira - Knightley còn kết hợp địa phương hải cảnh, quay chụp hoàn toàn mới nhân vật tuyên truyền áp phích, trong đó Elizabeth - Swan có nhất trương giơ hải tặc loan đao áp phích.

Quay chụp thời điểm, trừ lợi dụng đánh quang cùng màn ảnh đem Keira - Knightley làn da biến hắc cùng phác thảo ra mặt bộ hình dáng hoá trang ngoài, Keira - Knightley ở trước màn ảnh liên phấn nền cũng không có thượng, quay chụp hiệu quả cũng là đột xuất nàng trên biển mạo hiểm sau đầy mặt phong sương cùng trên làn da nguyên bản liền có vệt, cùng thường niên bị nước biển hủ thực hải tặc loan đao kim chúc cái hố thô ráp, hình thành phong cách thống nhất chỉnh thể.

Nếu đặt ở Matthew từng sinh hoạt qua bên kia, nhất định là khó có thể tưởng tượng , không có nào nữ diễn viên dám như vậy ra áp phích, nữ chính mặc kệ diễn nhân vật là cái gì loại hình, không phải đều là làn da bóng loáng như gương? Có lẽ cầm móng tay ở mặt trên cào một chút, sẽ đào ra một điều câu đều có khả năng.

Đương nhiên, này cũng không khả chỉ trích, bởi vì bất đồng tạo hình đến từ bất đồng thụ chúng quần thể thẩm mỹ.

Tạo hình khuynh hướng cảm xúc thứ này, rất khó giải thích, tỷ như nói Matthew từng xem qua một ít tám chín mươi niên đại TVB võ hiệp phim truyền hình, cũng sẽ kỳ quái vì sao các đại hiệp xuyên đều như vậy hảo, đầy thân lăng la tơ lụa gia trường bào áo khoác, đánh nhau đến hay không sẽ không có phương tiện, nhưng luôn luôn đều không miệt mài theo đuổi, dần dà cũng thành thói quen.

Mà đến hắn tham gia đến phim hành động quay chụp khi, mọi động tác cảnh tượng bên trong, bao gồm thoạt nhìn như là thân sĩ Will - Turner, đánh nhau khi đều là quần áo đơn giản lưu loát, sợ quần áo ảnh hưởng đến ra tay.

Bất đồng thẩm mỹ tạo nên hoàn toàn bất đồng ảnh thị phong cách.

Nếu Thái Bình Dương bờ bên kia chủ lưu thẩm mỹ, có khuynh hướng loại này thô lệ cùng lực lượng cảm, võ hiệp kịch các đại hiệp đánh nhau phía trước khẳng định sẽ trước cởi quần áo, thậm chí các đại hiệp không lại là lăng la tơ lụa hào hoa phong nhã thư sinh, một đám đều đem hóa thân thành hắn như vậy cơ nhục to lớn tráng hán.

Giống loại này mười bảy mười tám thế kỷ phim hải tặc, khẳng định muốn phù hợp Bắc Mĩ người xem thẩm mỹ, cho nên Matthew, Depp cùng Keira - Knightley nhân vật, trừ bỏ cá biệt cảnh tượng, tỷ như Elizabeth - Swan vừa lên sân quý tộc tiểu thư cảnh tượng ngoại, tuyệt đại đa số thời điểm, tạo hình đều tại phản ứng điển hình Tây phương thức thẩm mỹ -- Nguyên Thủy, thô ráp, dã tính......

Nói trắng ra là,[ Cướp biển vùng Caribbean ] theo đuổi cũng không tất là tả thực, mà là đón ý nói hùa thị trường nhu cầu.

Tỷ như hải tặc hình tượng bản thân cũng rất lôi thôi, sạch sẽ liền không gọi hải tặc , kịch tổ còn tại này trên trụ cột càng tiến thêm một bước tiến hành khoa trương hóa, hí kịch hóa thiết kế, bởi vậy không thể đem đại bộ phận hải tặc tạo hình đơn giản định tính vi lôi thôi....... Tuy rằng thật sự rất lôi thôi, thoạt nhìn còn có điểm tiện tiện , xát xát , thế nhưng lại xây dựng ra một loại khó có thể mô tả hài kịch hiệu quả.

Kịch tổ đã tiến hành qua quay chụp bên trong, liền có rất nhiều não động tân kỳ không cách nào hình dung rất khác biệt tạo hình, tỉ như Barbossa thiếp kim mộc chân; Béo gầy hải tặc một hói đầu một mộc con mắt, còn có nữ trang ham thích cổ quái; David - Jones có thể sử dụng râu đạn Organ; Phi dương Hà Lan nhân hào bên trên thuyền viên các loại ngư đầu, đầy thân trưởng mãn hải tảo.

Thực ra nói lên, đạo diễn Gore - Verbinski là não động rất lớn đạo diễn.

Hôm nay hắn cùng với Jerry - Bruckheimer mâu thuẫn bén nhọn, không chỉ là quyền lực chi tranh, còn có phim nội dung chi tranh, Gore - Verbinski tại đây hai bộ tục tác quay chụp trung muốn não động đại khai, gia tăng một ít hắn cảm giác rất thú vị trọng điểm.

Nhưng Jerry - Bruckheimer làm người sản xuất, đối với bất cứ quá mức tân kỳ cùng mạo hiểm hành động, bao giờ cũng là thiên nhiên liền đứng ở người phản đối trên lập trường.

Nước biển trong, không ngừng xông lại đây sóng biển, khiến Matthew có chút đứng thẳng không ổn, cùng trang sư lúc này đuổi theo lại đây, cầm một bình phun hướng trên mặt hắn cùng trên người phun rất nhiều nước ấm, để thoạt nhìn càng như là vừa từ trong nước biển bò đi ra.

Cùng trang sư vừa ly khai, quay chụp lập tức bắt đầu.

Matthew khoá bội kiếm, trần trụi thân trên, từng bước hướng về trên bãi biển màn xanh đi, phảng phất đó chính là hắn tìm kiếm Hắc Trân Châu hào như vậy.

Hắn đi đến cố định màn xanh một căn dây thừng bên cạnh, la lớn,“Jack ! Jack - Sparrow !”

Không ai đáp lại hắn, Matthew tiếp tục đi về phía trước, lại kêu trên thuyền người khác danh tự,“Marty ! Cotton ! có người sao !”

Lại vẫn không ai trả lời.

Matthew không có đình, một đường đi vào liên thành phiến gia rừng cây trong, đi đến một khỏa đánh gãy gia thụ tiền, đột nhiên ngừng lại, nhìn gia thụ đánh gãy địa phương, đối với không khí nói,“Ngươi là một gương mặt quen thuộc !”

Dựa theo kịch bản miêu tả, hắn ở trong này gặp được là hải tặc trung kia chỉ vẹt.

Tạm dừng một hồi, Matthew đối với đoạn thụ lắc lắc đầu,“Ta sẽ không ăn ngươi, ta không ăn vẹt.”

Nói xong, hắn đi nhanh đi về phía trước, ra màn ảnh quay chụp phạm vi.

Đạo diễn Gore - Verbinski thanh âm lại một lần vang lên,“Hảo, này qua !” Hắn tiếp lại hô,“Khiến Dominican các diễn viên làm chuẩn bị !”

Matthew bên kia, động tác chỉ đạo cũng tìm lại đây, cùng hắn giải thích kế tiếp quay chụp vai diễn động tác thiết kế.

Phía dưới muốn quay chụp , là Will - Turner bị dân bản xứ bắt lấy màn ảnh, sắm vai dân bản xứ diễn viên, cơ bản đều là đến từ Dominican dân bản địa, có chút bản thân chính là địa phương bộ lạc thành viên.

“Ngươi tìm kiếm Jack đám người......” Động tác chỉ đạo phía trước dẫn đường nói hí, Matthew theo ở phía sau, đi đến một cây đại thụ biên,“Ngươi ở trong này phát hiện manh mối, sau đó trung dân bản xứ cạm bẫy, bị bắt.”

Matthew khẽ nhíu mày,“Cứ như vậy?”

Động tác chỉ đạo gật đầu,“Động tác cảnh tượng chính là như vậy thiết kế .”

Matthew nhíu mày tự hỏi, kịch bản trong chỉ miêu tả Will - Turner bị dân bản xứ bắt đi, như thế nào bắt đi do đạo diễn cùng động tác chỉ đạo tổ tiến hành thiết kế, như vậy thiết kế không khỏi rất đơn giản .

Hắn đối với này màn diễn không hài lòng, nói thẳng,“Ta cho rằng động tác cảnh tượng thiết kế có vấn đề.”

Matthew là nam chính chi nhất, hắn như vậy vừa nói, động tác chỉ đạo cũng vô pháp phản bác, chỉ có thể nói,“Này...... Matthew, ngươi vẫn là cùng đạo diễn câu thông một chút đi.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 377: Khôi Phục Tự Do

Kịch tổ còn tại bận rộn tiến hành quay chụp phía trước chuẩn bị công tác, Matthew, Gore - Verbinski cùng động tác chỉ đạo đến gần cùng nhau, ra rừng dừa, đi đến tương đối im lặng trên bãi biển.

Gore - Verbinski cũng không nói lời vô nghĩa, nói thẳng,“Matthew, nói nói của ngươi cái nhìn đi.”

Theo [ Smith vợ chồng ] box office siêu cấp đại bán, Matthew đã không hề nghi ngờ bước vào đến nhất tuyến hàng ngũ, ngôi sao tuyến đầu tại trong kịch tổ đều sẽ có nhất định lời nói quyền, bất quá hắn cùng Johnny - Depp như vậy quái ca bất đồng, nói chuyện làm việc càng chú ý phương thức phương pháp.

“Will - Turner này bộ phận hí, có phải hay không cùng nhân vật thiết lập có điểm không quá phù hợp?” Matthew ngữ khí rất uyển chuyển, hiện tại gặp vấn đề, có thể tương đối bình thản giải quyết là lý tưởng nhất ,“Gore, ngươi cảm giác đâu?”

Loại này đối với công tác đồng bọn tôn trọng, khiến Gore - Verbinski chẳng những không có sinh ra phản cảm, ngược lại rất chăm chú suy xét lên.

Matthew rất rõ ràng Will - Turner xuất sắc nhất địa phương ở nơi nào, cũng biết chính mình ưu thế sở tại, lại hợp thời nói,“Gore, đệ nhất bộ thiết lập trung, Will - Turner can đảm cẩn trọng, thân thủ cao siêu, gặp được bất cứ nguy hiểm đều sẽ không kinh hoảng cùng sợ hãi, nếu cứ như vậy bị dân bản xứ một vô cùng đơn giản cạm bẫy bắt lấy, nhân vật tại thiết lập phương diện......”

Hắn đóng vai Will - Turner, chẳng sợ đặt ở toàn bộ ba bộ khúc hệ liệt bên trong, trừ bỏ kia vài siêu tự nhiên nhân tố ngoài, cũng tuyệt đối là nhất đẳng nhất cao thủ, thoải mái liền bị dân bản xứ nhân bắt lấy, thật sự là có tổn hại nhân vật hình tượng.

Hôm nay, Will - Turner nhân vật này đã cùng hắn cột vào cùng nhau , có thể nói vui buồn cùng.

Gore - Verbinski tự hỏi vài giây, nói,“Ân, rất có đạo lý.”

Matthew thái độ rất tốt, hắn cũng nhanh chóng cấp ra đáp lại,“Là ta sơ sót, này đoạn hí chúng ta lâm thời điều chỉnh.” Hắn đối với động tác chỉ đạo nói,“Đem ngươi tiểu tổ kêu lên đến, chúng ta một lần nữa thiết kế trận này động tác hí.”

“Hảo.” Động tác chỉ đạo không nói hai lời, nhanh chóng đi tìm người .

Gore - Verbinski cười nhìn về phía Matthew,“Ngươi tham dự quay chụp qua rất nhiều động tác hí, lại là động tác chấp hành giả, không bằng như vậy đi, một hồi ngươi cũng tham dự động tác thiết kế.”

Loại này mời, Matthew đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hơn nữa hắn cũng tham dự qua phim động tác thiết kế, đặc biệt là lâm trường phát huy loại hình.

Quay chụp tạm thời ngừng lại, đoàn đội tạm thời triệt đến trên bãi biển, Matthew, Gore - Verbinski cùng động tác chỉ đạo đoàn đội, vẫn ghé vào cùng nhau thương nghị, ngẫu nhiên Matthew còn sẽ cầm lấy bội kiếm, cùng cầm trong tay mộc chế trường mâu động tác chỉ đạo khoa tay múa chân một phen, thẳng đến tiếp cận cơm trưa thời gian, mới cơ bản thu phục một đại khái tầm ba phút động tác màn ảnh thiết kế.

Đơn giản nếm qua cơm trưa, nhiều danh đặc kĩ diễn viên bị động làm chỉ đạo kêu lại đây, cùng đi Matthew tiến vào rừng dừa quen thuộc hoàn cảnh, cộng thêm thích hợp diễn luyện thiết kế hảo lộ số.

Diễn luyện qua hai lần sau, kịch tổ rất nhanh chuẩn bị hoàn tất, quay chụp sắp bắt đầu.

Trường quay trung, Matthew cởi áo, lộ ra kiện mỹ cơ nhục, chung quanh ẩn ẩn có thể nghe được muỗi hừ hừ thanh, Bella - Anderson lập tức đi tới, cho hắn trên người phun chút đặc hiệu khu trùng thủy.

“Đợi đã.”

Bella - Anderson vừa muốn đi, Matthew gọi lại nàng, nói,“Cho ta tinh dầu.”

Nhìn thấy Bella - Anderson có chút ngây người, hắn nhắc nhở nói,“Tiểu bình thủy tinh, màu xanh cái kia.”

Bella - Anderson mở ra công cụ bao, tìm ra tinh dầu, đưa tới.

Matthew tiếp được, vặn mở một ít ngã vào trên tay, tiếp vẽ loạn đến quang nửa người trên, lại khiến Bella - Anderson lại đây, cho nàng đồ đến trên lưng.

Lần này cần đến Dominican quay chụp, hắn riêng mua một đám tinh dầu, nhiệt đới địa khu muỗi, có đôi khi rất khủng bố .

Động tác chỉ đạo lúc này lại đi tới, nói,“Quay chụp khi ra tay người đều là của chúng ta đặc kĩ diễn viên, kia vài Dominican dân bản xứ chỉ biết bàng quan.”

Matthew gật gật đầu, tiếp nhận Bella - Anderson đưa qua bội kiếm, mang ở trên đai lưng.

Quay chụp khi động tác hí, đều có nhất định kỹ xảo, tối thiểu cũng muốn trải qua ngắn ngủi huấn luyện, nếu khiến kia bang dân bản xứ trực tiếp thượng, kịch tổ cũng sẽ không yên tâm.

Đẳng hóa trang xong đặc kĩ diễn viên đi đến trường quay, tàng đến bụi cỏ mặt sau, quay chụp lập tức bắt đầu.

Matthew tách ra bụi cỏ, tiến vào rừng dừa trung, tựa hồ nghe đến cái gì thanh âm, rút ra bên hông bội kiếm, một đường bảo trì cảnh giác hướng về rừng cây chỗ sâu đi, đi không bao nhiêu xa, phát hiện phía trước trên cây treo một bầu rượu, cẩn thận dè chừng xê dịch qua, dùng kiếm khơi mào bầu rượu.

“Gibson bầu rượu?” Matthew lầm bầm lầu bầu một câu.

Sau đó, hắn theo trói chặt bầu rượu dây lưng, từng bước hướng về phía trước đi, đi đến một cây đại thụ biên.

Đột nhiên, đại thụ bên cạnh vang lên một tiếng quái gọi, Matthew lập tức hướng phía sau triệt một bước, một vòng dây thừng từ trước mặt hắn nhanh chóng bay lên, Matthew tiếp quay đầu nhìn về phía đại thụ bên kia, hoá trang thành dân bản xứ đặc kĩ diễn viên đã cầm trường mâu vọt lại đây.

Matthew huy kiếm ngăn cách hắn trường mâu, tay trái một quyền đem hắn đả đảo tại địa, nhưng càng nhiều dân bản xứ từ bốn phương tám hướng trong bụi cỏ xuất hiện, cách gần nhất mấy cái đã giương trường mâu đâm lại đây.

Trên thực tế, trừ vòng trong cùng mấy cái đặc kĩ diễn viên đóng vai dân bản xứ, bên ngoài kia vài cách vừa xa, lại tại chậm rãi tới gần, căn bản không có khả năng có xuất thủ cơ hội.

Dựa theo trước đó thiết lập lộ số, Matthew rất nhanh liền đem mấy cái đặc kĩ diễn viên đánh ngã xuống đất, liền tại hắn muốn đào tẩu thời điểm, trốn ở máy quay phim màn ảnh phụ cận đặc kĩ diễn viên đứng lên thân đến, cầm thổi tên nhắm ngay hắn bên này.

Matthew che cổ, xoay người nhìn màn ảnh bên kia liếc nhìn, sau đó bội kiếm rơi xuống đất, ngã xuống ở trong bụi cỏ.

Lập tức có mấy cái dân bản xứ lại đây, nâng lên hắn liền đi, còn có dân bản xứ nhặt lên hắn bội kiếm.

Này động tác màn ảnh thuận lợi thông qua, tuy rằng Will - Turner bị dân bản xứ bắt đi kết cục không có biến, nhưng quá trình lại có biến hóa, không lại là phía trước thiết kế trung phi thường đơn giản ngu xuẩn mắc mưu, mà là lực đấu lúc bị người dùng thổi tên đánh lén.

Hôm nay quay chụp đến đây kết thúc, Matthew tiếp nhận Bella - Anderson đưa tới thảm khoác ở trên người, trực tiếp hồi cầu tàu phụ cận trên xe kéo tẩy trang, tính toán đi trước phản hồi khách sạn.

Toàn bộ trên bờ cát, rậm rạp dày đặc tất cả đều là vi kịch tổ công tác nhân viên.

Kịch tổ đi đến Dominican nhân số nhiều, có thể nói khủng bố, vỏn vẹn từ Bắc Mĩ cùng đi đến kịch tổ thành viên liền có 600 nhân, tại địa phương lại thuê mướn 400 nhiều người, đối với Dominican như vậy một đảo quốc đến nói,[ Cướp biển vùng Caribbean ] quay chụp có thể nói thịnh huống chưa bao giờ có, không nói khác, chỉ riêng ẩm thực chính là dị thường khổng lồ.

Tại bình thường quay chụp công tác trung, ẩm thực bộ môn muốn vì 700 đến 900 nhân chuẩn bị một ngày ba bữa, cận bữa sáng liền cần tiếp cận 2000 mai trứng gà,100 chí 160 pound thịt muối,80 điều bánh mì,50 pound xúc xích, hơn 10 tương hoa quả đợi đã (vân vân).

Hơn nữa vì ẩm thực an toàn suy xét, trừ hoa quả cùng mới mẻ rau dưa đẳng Dominican điền sản ngoài, sở hữu thực phẩm đều phải từ Mĩ quốc vận lại đây.

Đương nhiên, làm kịch tổ diễn viên tam cự đầu chi nhất, Matthew hưởng thụ là đặc thù đãi ngộ, ăn ở đều không ở này đó trong.

Kịch tổ đại bộ phận nhân viên đều phân tán ở tại Dominican hơn tám mươi gia khách sạn lữ quán bên trong, chỉ có hắn, Keira - Knightley, Johnny - Depp cùng Gore - Verbinski, cùng với mặt khác một ít trọng yếu diễn chức nhân viên, ở tại Santo Domingo tối đỉnh cấp một nhà trong khách sạn.

Matthew vừa trở lại khách sạn, liền tiếp đến Johnny - Depp đánh tới điện thoại, hắn cùng với Keira - Knightley hôm nay không có vai diễn quay chụp, đang tại Lâm Hải khách sạn trên bờ cát uống rượu, tiếp đón hắn cùng nhau qua.

Loại này mời, Matthew đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đơn giản tắm rửa, thay một thân thoải mái hưu nhàn quần áo, cưỡi thang máy đi xuống lầu, rất nhanh liền đến trên bờ cát.

Bởi đây là Dominican thủ đô Santo Domingo tối đỉnh cấp khách sạn, vào ở khách nhân không phải đặc biệt nhiều, khách sạn trên bờ cát cũng không có mấy người, Matthew vừa ra khách sạn cửa hông, liền thấy được ngồi ở dưới dù che nắng Johnny - Depp cùng Keira - Knightley.

Hai người không biết đang nói chuyện cái gì, vừa uống vừa cười, tựa hồ tâm tình phi thường không sai.

Keira - Knightley cũng thấy được Matthew, lập tức nâng tay tiếp đón,“Bên này, Matthew !”

Matthew đi qua, kéo ra một cái ghế, ngồi ở Keira - Knightley bên cạnh, Johnny - Depp lấy qua chén rượu, cho hắn đổ một ly Champagne.

“Không phải giữa trưa liền có thể chụp hoàn sao?” Keira - Knightley hảo kỳ hỏi,“Như thế nào kéo đến hiện tại?”

Matthew bưng lên Champagne, uống một ngụm, nói,“Lâm thời sửa lại một màn diễn.”

Johnny - Depp đem Champagne đặt về thùng băng bên trong, nói,“Ta cùng Keira ước thật muộn thượng cùng đi trên đường chuyển chuyển, ngươi cùng nhau sao?”

“Đương nhiên !” Matthew gật đầu đáp,“Ta còn muốn kiến thức kéo xuống mĩ các cô nương nhiệt tình đâu.”

Keira - Knightley cười nhạt,“Trừ nữ nhân, ngươi còn có thể nghĩ đến cái gì?”

Matthew nhanh chóng nói,“A, xin lỗi !” Hắn cười đối Keira - Knightley nói,“Tại cao quý mĩ lệ Keira trước mặt, kia vài Latin nữ hài đều là một đám người quái dị.”

Johnny - Depp nhìn nhìn Matthew, lại nhìn nhìn Keira - Knightley, quái thanh quái khí hỏi,“Cần ta cho các ngươi dành ra chỗ sao?”

“Matthew người như thế......” Keira - Knightley không tiếp Johnny - Depp mà nói, ngược lại nói,“Vừa mới cùng người giải trừ hôn ước, lại đầy đầu nữ nhân khác.”

Nàng ghé sát vào một ít hỏi,“Ngươi hay không là thật bị nửa người dưới chi phối ?”

Matthew tới gần Keira - Knightley bên tai, thấp giọng nói,“Ngươi không phải rất rõ ràng sao?”

Keira - Knightley trừng mắt nhìn Matthew liếc nhìn, bưng lên trước mặt Champagne, một ngụm tất cả đều uống đi xuống, phảng phất này rượu champagne chính là Matthew bản nhân như vậy.

Johnny - Depp không khỏi lắc lắc đầu,“Các ngươi hai thật coi ta không tồn tại ?”

Tuy rằng đối với Matthew cùng Charlize - Theron giải trừ hôn ước, hắn ít nhiều có chút tiếc nuối, nhưng chưa từng có nói qua cái gì, hắn vốn là Hollywood đại bài ngôi sao trung một thành viên, biết này giới phân phân hợp hợp đều là bình thường tình huống.

Matthew cầm lấy bình rượu, lại cấp Keira - Knightley đổ một ly, tiếp bưng lên ly, hướng hai người ý bảo một chút, nói,“Vì tự do, cụng ly.”

Charlize - Theron nhất hướng không hối hận rời đi, xác thật khiến hắn tiếc nuối, nhưng không có hôn ước trói buộc, hắn lại cảm giác phía trước tự do thoải mái lại trở lại.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 378: Lại Gặp Tinh Dầu

Dưới màn đêm, Matthew, Keira - Knightley cùng Johnny - Depp kết thúc Santo Domingo đầu đường chi lữ, phản hồi khách sạn trong, cưỡi thang máy đi đến khách sạn thứ đỉnh tầng, Johnny - Depp phòng tối tới gần thang máy bên này, hắn tùy tay triều Matthew cùng Keira - Knightley huy huy, sau đó trở về phòng mình.

Matthew cùng Keira - Knightley dọc theo thật dài hành lang đi về phía trước một đoạn, đi tới Matthew phòng tiền.

“Thời gian qua thật mau.” Matthew dừng lại cước bộ, lại không có mở cửa ý tứ, quay đầu nhìn về phía Keira - Knightley,“Đi ra ngoài mới như vậy một hồi liền kết thúc a.”

Keira - Knightley cắn môi dưới, gắt gao nhìn chằm chằm Matthew, lại không có mở miệng nói chuyện ý tứ.

Matthew thử mời nói,“Keira, chúng ta đã lâu không có xâm nhập trao đổi qua, muốn hay không trắng đêm trưởng đàm một lần.”

Khi nói chuyện, hắn mở ra cửa phòng, lắc mình nhượng ra cửa khẩu, lại hướng Keira - Knightley làm một thỉnh thủ thế.

Hai người cũng không phải lần đầu tiên, phía trước từng có rất nhiều lần xâm nhập trao đổi cùng trắng đêm trưởng đàm, Keira - Knightley chần chờ hai giây, sau đó đi nhanh tiến vào Matthew phòng, Matthew theo sát mà vào, thò tay ôm lấy Keira - Knightley đồng thời, xoay tay lại đẩy một chút cửa phòng, cửa phòng lập tức đóng lại, phát ra phịch một tiếng nổ vang, triệt để ngăn cách trong phòng kia càng ngày càng cấp bách tiếng hít thở.

Tới gần nửa đêm, Matthew xa hoa phòng bên trong mới im lặng xuống dưới.

“Đến một ly sao?”

Matthew bưng hai ly hồng tửu, đi tới tới gần cửa sổ vị trí, Keira - Knightley khoác một điều mỏng manh thảm, đang đứng tại phía trước cửa sổ thưởng thức Santo Domingo cảnh đêm.

Nàng tiếp nhận Matthew truyền đạt hồng tửu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tiếp lại đem ly rượu nhét lại đây, nói,“Giúp ta lấy một chút !”

Không biết Keira - Knightley muốn làm cái gì, Matthew vẫn là tiếp nhận chén rượu, quan tâm hỏi,“Làm sao?”

Keira - Knightley cúi lưng, thò tay tại trên bắp chân cào lên, tựa hồ phi thường dương, cào một hồi, nàng dứt khoát rời đi phía trước cửa sổ, đi đến trước sô pha ngồi xuống, tiếp tục nhẹ nhàng cào, thỉnh thoảng còn sẽ lấy móng tay kháp vài cái.

Matthew mượn dùng sô pha phụ cận sáng sủa ngọn đèn, nhìn thấy Keira - Knightley gãi cái kia trên đùi, có rõ ràng mấy cái nốt đỏ.

“Đáng chết muỗi !” Keira - Knightley mắng chửi nói,“Này đáng chết muỗi !”

Nghe được nàng mắng chửi muỗi, Matthew lập tức nghĩ đến chính mình đến phía trước chuẩn bị gì đó, nhanh chóng buông xuống chén rượu, đi rương hành lý bên trong tìm kiếm, trừ vừa tới đến Dominican cấp Bella - Anderson mấy hộp, hắn còn chuẩn bị không thiếu.

“Nhất định là đêm nay ở trên đường bị đốt !” Keira - Knightley phía trước bị cảm giác khác sở chi phối, còn không cảm giác thế nào, lúc này cái loại này phiêu phù ở đám mây cảm xúc dần dần tán đi, ngược lại trên đùi càng ngày càng ngứa.

Nàng kỳ quái nhìn về phía Matthew, không biết hắn đang làm cái gì, oán giận nói,“Muỗi vì sao chỉ đinh ta, lại không đốt ngươi như vậy người xấu?”

Matthew đã từ hành lý trung tìm đến tinh dầu, lấy ra tại Keira - Knightley trước mặt lung lay, nói,“Bởi vì ta có đối phó muỗi thần dược.”

Hắn đi đến Keira - Knightley bên kia, dỡ xuống hộp đóng gói, vặn mở tinh dầu nắp đậy, một cỗ thoáng có chút gay mũi hương vị, lập tức chui vào Keira - Knightley lỗ mũi bên trong.

“Đây là cái gì?”

Cái kia chiếc hộp liền tại nàng trước mặt, Keira - Knightley nhíu mày,“Hương vị như vậy gay mũi.”

Matthew ngồi ở Keira - Knightley bên cạnh, ngã vào trên ngón tay một ít,“Không phải cùng ngươi nói sao, đây là đối phó muỗi đốt thần dược.” Hắn thúc giục nói,“Đem tay lấy ra.”

Keira - Knightley nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng biết Matthew sẽ không hại nàng, lấy ra tay, Matthew đem trên ngón tay tinh dầu nhẹ nhàng vẽ loạn đến Keira - Knightley trên đùi, Keira - Knightley ánh mắt nháy mắt trừng lớn .

“Tiếp tục a, đừng đình !” Nàng cảm giác một trận mát lạnh, trên đùi dương lập tức tiêu thất thật nhiều,“Nhiều đến điểm.”

Matthew không nhanh không chậm, Keira - Knightley có chút không kiên nhẫn, trực tiếp cướp lại đây, cầm lấy chai liền hướng trên đùi đổ, lại dùng tay nhanh chóng bôi lên, liên thảm từ trên người trượt xuống dưới đều không quản không để ý.

“Cẩn thận một chút !” Matthew nhắc nhở nàng,“Đừng rơi xuống mẫn cảm địa phương !”

Keira - Knightley ngẩng đầu lên, kỳ quái hỏi,“Đây không phải chữa ngứa dược sao?” Nàng tựa hồ phi thường hảo kì,“Đây là cái gì dược?”

Matthew sẽ không phiên dịch, chỉ có thể lấy phát âm nói,“Phong - du - tinh, đến từ Đông Phương cổ lão quốc gia thần kỳ phối phương.”

Hắn đứng lên, hỏi,“Khá hơn chút nào không?”

Keira - Knightley gật gật đầu,“Hảo nhiều.”

Matthew thò tay muốn muốn về tinh dầu, lại bị Keira - Knightley né tránh , Keira - Knightley ngược lại vươn ra một bàn tay,“Cho ta nắp bình.”

Nàng một điểm đều không cùng Matthew khách khí,“Santo Domingo muỗi nhiều lắm, này bình là của ta .”

“Được rồi.” Matthew đem nắp bình bỏ vào trong tay nàng, Keira - Knightley tiếp nhận đến ninh hảo, nói,“Cám ơn.”

Nàng đứng lên, nhặt lên trên mặt đất quần áo thay, Matthew nhìn nàng, hỏi,“Không ở nơi này qua đêm sao?”

Keira - Knightley lắc đầu,“Ta nhưng không tưởng lời đồn truyền được nơi nơi đều là.” Nàng quay đầu nhìn Matthew liếc nhìn,“Ngày mai còn có Elizabeth - Swan vai diễn quay chụp, ta muốn trở về hảo hảo nghỉ ngơi, lưu lại ngươi nơi này, Thượng Đế mới biết được mấy điểm có thể ngủ.”

Tuy rằng biết Charlize - Theron cùng Matthew ở giữa đều là diễn trò, nhưng tại nàng nghĩ đến, dù cho hai người là thật đính hôn, phỏng chừng Charlize - Theron cũng sẽ cùng hắn giải trừ hôn ước, nàng có thực tế thể nghiệm, có mấy cái nữ nhân có thể chịu được Matthew mỗi ngày buổi tối như vậy ép buộc?

Đổi thành là nàng, khẳng định cũng muốn cùng Matthew tên hỗn đản này giải trừ hôn ước.

Keira - Knightley mặc quần áo, còn không quên cất kia bình tinh dầu, đối Matthew phất phất tay, hướng tới cửa phòng bên kia đi.

Matthew nhớ tới nàng còn chưa rửa tay, nhắc nhở nói,“Trở về trước rửa tay, thứ đó ngàn vạn đừng hướng mẫn cảm địa phương mạt.”

Keira - Knightley dừng ở cạnh cửa, quay đầu, lại hảo kỳ hỏi,“Có độc? Lau sẽ chết đi?”

“Ta đưa cho ngươi này nọ làm sao có khả năng có độc?” Matthew tức giận thuận miệng đáp một câu,“Như là ánh mắt a, mũi a hoặc là mặt khác kia vài mẫn cảm địa phương, lau sẽ khiến nhân thích đến bay lên đến ngã chết !”

“Thiết !” Keira - Knightley cắn môi hừ một tiếng, kéo ra cửa phòng đi ra ngoài.

Matthew nhìn thấy cửa phòng đóng lại, đơn giản thu thập phòng khách, đem một ít phòng hộ đồ dùng ném vào bồn cầu xung điệu, vừa chuẩn bị tắm rửa ngủ, di động đột nhiên vang lên.

Hắn cầm lấy đến xem mắt dãy số, là Keira - Knightley, vội vàng chuyển được,“Làm sao, Keira?”

“Mau...... Mau......” Keira - Knightley thanh âm nghe vào tai rất kỳ quái,“Nhanh lên...... Nhanh lên...... Đến ta bên này, ta...... Muốn chết !”

Matthew không biết phát sinh cái gì, cho rằng Keira - Knightley gặp ngoài ý muốn, nhanh chóng chụp vào quần áo, xông ra phòng, dọc theo hành lang hướng bên trong chạy đi, vừa chạy còn vừa đối điện thoại hô,“Keira, kiên trì ! ta này liền đến !”

Hắn còn chưa chạy đến địa phương, Keira - Knightley cửa phòng liền từ bên trong mở ra , Matthew rõ ràng nhìn thấy, Keira - Knightley lộ ra cửa phòng một bàn tay cùng nửa căn cánh tay, đang dọc theo khung cửa nhanh chóng trượt xuống, giống như là cánh tay chủ nhân sắp ngã xuống đất như vậy.

Matthew mấy cái đi nhanh vọt tới trước cửa phòng, giương mắt hướng bên trong nhìn lại, Keira - Knightley khoác khăn tắm, quỳ sát tại cửa, một bàn tay ôm bụng, một tay còn lại nắm chặt thảm, tựa hồ tại chịu đựng thật lớn thống khổ.

“Làm sao?” Matthew nhanh chóng đi vào, ngồi xổm Keira - Knightley bên cạnh, hỏi,“Keira ! Keira ! ngươi không sao chứ.”

“Mau !” Keira - Knightley mà nói phảng phất từ trong kẽ răng chen ra đến,“Đóng cửa lại !”

Matthew ngẩn người, không rõ nàng đây là cái gì ý tứ.

Keira - Knightley thúc giục nói,“Nhanh lên đóng cửa lại !”

Nghe nói như thế, Matthew nhanh chóng đóng lại cửa phòng, cửa phòng vừa phát ra phanh tiếng vang, Keira - Knightley phiên thân nằm ngửa ở trên thảm trải sàn mặt, phát ra phi thường áp lực tiếng kêu.

Matthew làm không rõ ràng trạng huống, nhìn Keira - Knightley nằm trên mặt đất xoay đến xoay đi, hỏi,“Đến cùng làm sao?”

Keira - Knightley vươn ra một ngón tay, chỉ hướng gian phòng bên trong một phương hướng, Matthew lập tức nhìn qua, trước sô pha trên bàn trà, phóng một màu xanh tiểu bình, rõ ràng là Keira - Knightley từ hắn chỗ đó lấy đi tinh dầu !

“Ngươi......” Matthew nháy mắt minh bạch lại đây, chỉ Keira - Knightley, nói,“Ngươi điên rồi sao?”

Keira - Knightley tựa hồ tại chịu đựng phi thường lớn kích thích, trầm thấp thanh âm, dùng lực cắn môi, hàm hồ nói,“Mau...... Nhanh lên giúp ta.”

Matthew nghĩ nghĩ, ôm lấy Keira - Knightley, chạy tới trong phòng tắm, vặn mở vòi hoa sen......

Chừng bốn mươi phút sau, Matthew mới đem Keira - Knightley ôm đi ra, Keira - Knightley tựa hồ cũng khôi phục bình thường.

“Ta không phải cùng ngươi nói sao?” Matthew đem Keira - Knightley đặt ở ghế salon trên, nói,“Thứ đó không thể hướng mẫn cảm địa phương mạt !”

“Ta không có......” Keira - Knightley phân biệt nói.

Mã khoát tay,“Tính, ta lười hỏi.”

Keira - Knightley cắn cắn môi, rốt cuộc nói,“Từ ngươi chỗ đó trở về, ta liền chuẩn bị đi tắm rửa, vừa tắm rửa thời điểm, tại ngươi bên kia bôi chân ngón tay không cẩn thận chạm đến, sau đó......”

Nàng giống như có điểm ngượng ngùng, nhìn trộm nhìn nhìn Matthew, quay đầu đi nằm trên sô pha,“Sau đó cảm giác rất đặc biệt , liền với ngươi nói như vậy, thích muốn bay lên đến.”

Matthew hết chỗ nói rồi, lui ra phía sau một bước, ngồi xuống một khác trương trên sô pha.

“Ta cảm giác còn không kém.” Keira - Knightley u u nói,“Liền từ phòng tắm đi ra, lại bôi lên một ít, kết quả...... Kết quả liền biến thành ngươi xem đến như vậy.”

“Ngươi như thế nào không đem cả một bình đều bôi lên?” Matthew thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt,“Ta không phải cùng ngươi nói sao?”

Keira - Knightley xoay người lại, phân biệt nói,“Ta không phải cố ý .” Nàng gục đầu xuống,“Được rồi, ta thừa nhận, lần thứ hai là cố ý , nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ là như vậy.”

“Được rồi.” Matthew đứng lên, hướng về cửa phòng bên kia đi,“Ngươi sớm điểm nghỉ ngơi đi.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 379+1 Vs 2

Ngày hôm sau, thái dương vừa mới dâng lên đến, kịch tổ liền đến Santo Domingo ba mươi lăm hải trung ngoại trên một hòn đảo nhỏ, chuẩn bị quay chụp một hồi đại hình động tác hí.

Từ năm trước tám tháng phân bắt đầu, Disney ảnh nghiệp liền ở nơi này thuê hạ một tòa có màu trắng bờ cát tư nhân tiểu đảo, tiến hành ngoại cảnh cải tạo, để thích hợp Dead Man's Chest ngoại cảnh quay chụp, sớm ở năm trước cuối năm, cải tạo cũng đã hoàn thành , nhưng đạo diễn Gore - Verbinski còn yêu cầu nơi này thảm thực vật có thể bao trùm kịch tổ dựng cảnh trí, để càng thêm phù hợp cái loại này cũ nát cùng thô lệ khuynh hướng cảm xúc.

Matthew tại kịch tổ thuê một chiếc chừng trên trăm thước Anh trưởng trên du thuyền hóa trang xong, cùng Johnny - Depp cùng nhau đi lên ca nô đi tới tiểu đảo trên bến tàu.

Lên bến tàu, hai người mang theo phần mình trợ lý, không nhanh không chậm hướng về đang tại quay chụp Bạch Sa bãi bên kia đi.

“Tối hôm qua Keira ra trạng huống ?” Johnny - Depp hảo kỳ nhỏ giọng hỏi,“Ta như thế nào nghe được ngươi tại hành lang bên trong gọi điện thoại, lớn tiếng hỏi Keira làm sao.”

Loại sự tình này, như thế nào cùng Johnny - Depp giải thích, Matthew không tiện nói thẳng, nghĩ nghĩ, nói,“Ra điểm ngoài ý muốn tình huống.”

Johnny - Depp cũng không phải ngây thơ thiếu nam, đại khái đoán được là Matthew cùng Keira - Knightley lại làm cùng một chỗ , cũng liền không có lại nhiều hỏi.

Đứng ở trường quay bên ngoài, Matthew nhìn về phía trước, Keira - Knightley đang tại biểu diễn một hồi kịch một vai.

Đạo diễn Gore - Verbinski ra lệnh một tiếng, Keira - Knightley ném xuống mũ, giả bộ một bộ bị sái hôn mê bộ dáng, bóp trán lung lay, một đầu ngã quỵ ở trên bờ cát.

Keira - Knightley đến hiện tại cũng bất quá hai mươi tuổi, có thể nói là Hollywood nữ diễn viên người may mắn trung người may mắn, bất quá lần này quay chụp tới nay, Matthew cũng có thể cảm giác được, Keira - Knightley trừ cắn môi đẳng thói quen tính động tác còn tại ngoại, kỹ xảo biểu diễn tiến bộ thực ra rất rõ ràng .

Này một điều màn ảnh một lần chụp qua, kịch tổ nhanh chóng điều chỉnh nơi sân, một danh phó đạo diễn cũng đi tới, thông tri Matthew cùng Johnny - Depp làm chuẩn bị.

Keira - Knightley lúc này cũng đi tới.

Matthew đến gần nàng bên tai, thấp giọng hỏi,“Không có việc gì đi?”

“Không có việc gì .” Keira - Knightley mất tự nhiên đè thấp xuống biển đạo mạo,“Lần sau không cần lại cho ta loại này thứ linh tinh.”

Matthew tương đương vô tội,“Không phải ta cấp , là ngươi chính mình muốn .” Làm vừa câu nói kia trả thù, hắn nói,“Keira, ngươi có thể pha loãng một chút lại dùng nha.”

Keira - Knightley quay đầu đến, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái.

Đợi không vài phút, đạo diễn Gore - Verbinski tiếp đón diễn viên tiến quay chụp nơi sân, Matthew, Keira - Knightley cùng Johnny - Depp tất cả đều đi tới Bạch Sa bãi thượng.

Mặt khác, tham dự quay chụp còn có đóng vai James - Norrington Jack - Davenport.

Gore - Verbinski trước đem Keira - Knightley đưa đến một bên, nói,“Ngươi ở trong này bàng quan, nhớ rõ muốn sốt ruột kêu lên đến.”

Keira - Knightley gật đầu, nàng lại không ngu ngốc, biết chính mình nhân vật thực ra đã biến thành nữ phụ.

May mà nàng mục đích chỉ là lợi dụng này hệ liệt xoát độ nổi tiếng cùng kiếm tiền, cũng không rất để ý nhân vật vai diễn, nàng hiện tại chủ công phương hướng là văn nghệ loại hình phim.

Giải thích hoàn Keira - Knightley, Gore - Verbinski đi tới làm quay chụp trung tâm điểm ba vị nam diễn viên bên này, khiến Matthew, Johnny - Depp cùng Jack - Davenport vây quanh Davy Jones trái tim trình hình tam giác đứng thẳng.

Hắn trước đối Matthew nói,“Will - Turner mục đích rất minh xác, đâm rách Davy Jones trái tim, cứu trở về phụ thân ngươi, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản ngươi !”

“Minh bạch.” Matthew nói.

Tiếp, Gore - Verbinski lại đối Jack - Davenport nói,“Mục đích của ngươi là lấy đến trái tim, chìa khóa tại ai trong tay, ai chính là của ngươi địch nhân.”

Jack - Davenport không nói gì, chỉ là dùng lực gật đầu.

Cuối cùng, Gore - Verbinski đứng ở Johnny - Depp đối diện, trọng điểm nói,“Depp, của ngươi thái độ quyết định trận chiến đấu này thắng bại.”

Johnny - Depp bốc lên Lan Hoa Chỉ, khoa trương há to miệng,“Oa......”

Gore - Verbinski cũng coi như lý giải hắn, không có để ý, tiếp tục nói,“Ngươi quen thuộc Will - Turner, biết đan luận võ lực mà nói, Witt - Turner là tối cường , cho nên ngươi tưởng lấy đến Davy Jones trái tim, tất yếu liên hợp Norrington đối kháng Will - Turner, đồng thời ngươi lại muốn phòng bị Norrington cướp đi trái tim, ngươi muốn lập tức ứng biến.”

“Yên tâm.” Johnny - Depp nhăn nhăn nhó nhó nói,“Với ta mà nói tiểu ý tứ.”

Gore - Verbinski rời khỏi quay chụp nơi sân, tự mình khống chế một đài máy quay phim, tham dự lần này quay chụp.

Mãnh liệt dương quang từ không trung rải xuống, chiếu xạ tại Matthew, Johnny - Depp cùng Jack - Davenport trên người.

“Chuyện của chúng ta về sau lại nói.” Jack - Davenport trong tay kiếm chỉ hướng Johnny - Depp,“Ta muốn trước giết này hủy của ta nhân sinh ti bỉ hải tặc !”

Johnny - Depp đột nhiên nói, “Đợi đã ! chúng ta có phải hay không hẳn là trước xác minh một chút thuyết pháp này.” Hắn triều Matthew bên kia cười cười, đối Jack - Davenport nói,“Đến cùng là ai, tại ngươi đem ta đây xú danh rõ ràng hải tặc, yên tâm nhốt vào ngục giam thời điểm, thừa cơ thả chạy hải tặc, lại đem ngươi người trong lòng làm của riêng?”

Hắn nhíu nhíu lông mày,“Là ta sao? Cho nên, đến cùng là ai lỗi? Là ai khiến ngươi trở thành say rượu đê đẳng thủy thủ, còn muốn nghe lệnh với hải tặc?”

Johnny - Depp đột nhiên lượng ra khơi đạo loan đao, chỉ hướng Matthew,“Là hắn !” Hắn đối Jack - Davenport hô,“Ngươi không tưởng báo thù sao? Ngươi một người đánh không lại hắn, thêm ta mới có phần thắng.”

Matthew rút ra bội kiếm, chỉ hướng Johnny - Depp.

“Ta muốn cảm tạ ngươi, Jack.” Hắn đầy mặt âm trầm, nhìn qua phi thường phẫn nộ,“Cho dù ngươi gạt ta lên Davy Jones thuyền, khiến ta thay ngươi đi trả nợ !”

Johnny - Depp rất thản nhiên nói,“Không cần khách khí.”

Jack - Davenport lúc này nói,“Không may, Turner tiên sinh, hắn vừa nói đều là đúng.”

Johnny - Depp nở nụ cười,“Ta sớm liền biết ngươi sẽ đứng ở ta bên này, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đối phó Will này cường đại quái vật !”

“Oa a !”

Jack - Davenport hét lớn một tiếng, dẫn đầu động thủ, trong tay hải tặc loan đao trực tiếp chém lại đây, Matthew lắc mình tránh đi, bên kia Johnny - Depp công kích cũng đến, bất quá trong tay hắn đao, nhắm ngay là Matthew cầm chìa khóa tay kia.

Matthew huy kiếm đi chắn, thanh thúy tiếng đánh trung, Johnny - Depp trong tay hải tặc loan đao, thiếu chút nữa bay đi ra ngoài.

Nhưng bên kia Jack - Davenport đao lại chém lại đây, Matthew né tránh, bắt lấy hắn thủ đoạn, dựa theo trước đó thiết lập hảo lộ số, một cước đá vào Jack - Davenport trên mông, Jack - Davenport thất tha thất thểu hướng phía trước vọt vài bước, thiếu chút nữa ngã sấp xuống ở trên bờ cát.

Thừa dịp lúc này, Johnny - Depp khom lưng đến cướp Matthew trong tay chìa khóa, Matthew huy động bội kiếm, cùng hắn chiến ở một khối.

Tiếp, Jack - Davenport lại tới, Matthew lấy một địch hai, dù cho không có động tác lộ số, ứng đối lên đến cũng rất nhẹ nhàng.

Nhưng động tác như vậy màn ảnh không có khả năng kéo dài, chính hắn hoàn hảo, biểu hiện thoải mái tự nhiên, Johnny - Depp cùng Jack - Davenport đùa giỡn mấy chiêu sau, động tác liền bắt đầu trở nên tán loạn.

“Tạp !” Gore - Verbinski thừa dịp trong trường quay đánh nhau còn tại trong khống chế, nhanh chóng kêu ngừng quay chụp, nói,“Này qua !”

Hắn tiếp đối với động tác chỉ đạo nói,“Phía dưới quay chụp động tác đoản màn ảnh !”

Động tác hí màn ảnh dài quay chụp lên đến, độ khó sẽ gấp bội gia tăng, đặc biệt là trong đó còn có Johnny - Depp như vậy lực lượng cùng thân thể linh hoạt độ đều khiếm khuyết gia hỏa.

Lấy đoản màn ảnh quay chụp, hậu kỳ lại lấy sắc bén cắt nối biên tập chắp nối, không thể nghi ngờ là tốt nhất quay chụp phương thức.

Quay chụp tạm dừng, Matthew thu hồi kiếm, Johnny - Depp liền đi lại đây oán giận,“Ngươi thiếu chút nữa lại khiến đao của ta rời tay phi điệu.”

Matthew trước đối cầm ly tới được Bella - Anderson khoát tay, ý bảo chính mình không cần uống nước, tiếp đối Johnny - Depp nói,“Ta đã thu lực đạo .” Hắn đi qua ôm lấy Johnny - Depp bả vai,“Depp, ngươi cần rèn luyện , từ ngày mai sáng sớm bắt đầu, theo ta cùng nhau chạy bộ buổi sáng đi.”

“A......” Johnny - Depp ngẩng đầu nhìn thiên không,“Matthew, ngươi có hay không cảm giác hôm nay Thái Dương rất tốt a?”

“Gần nhất ngày nào đó Thái Dương không tốt ?” Matthew lắc lắc đầu, cũng không lại nói cái gì.

Đây là Johnny - Depp việc tư, nếu hắn không tưởng đi làm, cũng không ai có thể miễn cưỡng.

Giống như là đầu tư thượng sự, Matthew từng nhắc nhở qua Johnny - Depp, còn không chỉ một lần, nhưng Johnny - Depp vẫn là tại quản lý nhân giật dây bắc cầu dưới, cùng Matthew trong mắt một nhà không phải rất đáng tin đầu tư cơ cấu hợp tác.

Giống như loại này sự tình, đừng nói là bằng hữu , cho dù là thân huynh đệ đều không thể can thiệp.

Thẳng thắn giảng, loại này công tác bên trên sự tình, Johnny - Depp càng tín nhiệm khẳng định là hắn người đại diện cùng quản lý nhân.

Chẳng sợ đổi thành Matthew, cũng đồng dạng là như thế.

Có một số việc, hắn chỉ có thể nói là tận lực hỗ trợ, nhưng có thể hay không đạt tới hiệu quả, căn bản không ở hắn khống chế trong phạm vi, chung quy hắn chỉ là Hollywood ngôi sao mà thôi.

Chẳng sợ Thượng Đế, cũng không phải chỉ tại bàng quan thế giới này sao?

Động tác chỉ đạo lúc này tiến vào quay chụp nơi sân, tiếp đón Matthew cùng Johnny - Depp quá khứ, bắt đầu chi tiết giảng giải làm mẫu kế tiếp động tác phân giải lộ số, hơn nữa tại quay chụp phía trước, khiến Matthew ba người lại tiến hành thích hợp diễn luyện.

Quay chụp trở nên chậm lại, đại bộ phận màn ảnh đều là hai ba giây chiều dài, qua năm giây màn ảnh đều rất ít, bất quá NG số lần ngược lại là không phải nhiều, Matthew một người ứng phó Jack - Davenport cùng Johnny - Depp hai người công kích, ngược lại cũng rất nhẹ nhàng.

Bất quá, tại không có ngay mặt màn ảnh động tác hí trung, tất cả đều do kỹ năng đặc biệt thế thân lên sân quay chụp, liên Matthew cũng không ngoại lệ.

Trận này động tác hí vô luận là màn ảnh số lượng, vẫn là quay chụp quy mô, đều có thể nói cự đại, nhân tinh lực cùng thể lực đều có hạn, Matthew không có khả năng một ngày quay chụp liền đem chính mình mệt mỏi nằm sấp xuống.

Huống chi, còn có một đoạn động tác hí là tại cần cẩu điều động cự hình mộc chế trên bánh xe triển khai.

Này trên đảo quay chụp dùng lực tiếp cận tiếp cận mười ngày thời gian, sau đó kịch tổ chuyển tới mặt khác trên đảo, quay chụp Thực Nhân tộc vai diễn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 380: Kiên Quyết Không Thay Đổ

“Lui ra phía sau ! lui ra phía sau......”

Phong cảnh tú lệ Nguyên Thủy đảo nhỏ bên trên, Matthew một tay bắt lấy Johnny - Depp, một tay còn lại bắt lấy hôm nay đến xem phong cảnh Keira - Knightley, lặng yên không một tiếng động lui vào đến kịch tổ đám người trong.

Liền tại bọn họ ngay phía trước, mấy chục danh địa phương dân bản xứ đảm nhiệm lâm thời diễn viên, cầm đạo cụ trường mâu, đổ ở phía trước, từng cái nói nghe không hiểu địa phương thổ ngữ, một bộ dị thường kích động bộ dáng.

Kịch tổ phiên dịch cùng tại Dominican thuê người trung gian, đang tại cùng bọn họ khẩn cấp thương lượng, tình huống thoạt nhìn không quá diệu.

Matthew mặc kệ kịch tổ kia vài xem náo nhiệt nhân, kéo Keira - Knightley cùng Johnny - Depp tiếp tục lui về phía sau, đồng thời quay đầu xem phía sau, xem xem mặt sau có hay không đường có thể rời đi, vạn nhất phát sinh cái gì trạng huống, cũng hảo có thể đào tẩu.

Đây không phải quay chụp, hắn cũng không phải Will - Turner, đối diện kia vài dân bản xứ tráng hán, hắn lấy một địch hai phỏng chừng vấn đề không phải quá lớn, lại nhiều mà nói, cũng chỉ có bị quần ẩu phân.

Không sai, kịch tổ lâm thời đột phát trạng huống, vừa quay chụp Jack - Sparrow thuyền trưởng muốn bị Thực Nhân tộc nướng ăn luôn vai diễn thời điểm, từ địa phương thuê kia vài dân bản xứ diễn viên đột nhiên bãi công, hơn nữa tập thể vây quanh kịch tổ này quay chụp .

Matthew nhanh chóng từ địa phương một danh hội tiếng Anh dẫn đường trong miệng hiểu rõ trạng huống, vừa quay chụp hí là Johnny - Depp sắm vai Jack thuyền trưởng không cẩn thận bị một thực nhân bộ lạc bắt đi , hắn bị đặt ở một đống lửa trại bên cạnh, chung quanh đặt đầy rau dưa cùng hoa quả, Jack thuyền trưởng suýt nữa trở thành bộ lạc tộc nhân một đạo đại tiệc.

Chính là như vậy một màn ảnh, gợi ra một vị bộ lạc lãnh tụ phẫn nộ, bọn họ cho rằng kịch tổ xuyên tạc bọn họ tổ tiên, đem bọn họ lầm cho rằng là Thực Nhân tộc , cho nên lại đây thảo một thuyết pháp.

Đụng tới loại sự tình này, đương nhiên là kịch tổ người phụ trách cùng cao đỉnh lên đi, giống Matthew loại này nhân, tuyệt đối sẽ không ngốc hồ hồ xuất đầu, đầu tiên nghĩ đến chính là vạn nhất có chuyện gì, như thế nào mới có thể an toàn đào tẩu.

Đương nhiên, hắn không có quên tại kịch tổ hai vị bằng hữu, kéo còn tưởng xem náo nhiệt Keira - Knightley cùng Johnny - Depp thối lui đến kịch tổ đám người mặt sau.

“Sẽ không đánh lên đi?” Johnny - Depp nhìn cách đó không xa hơn mười vị dân bản xứ, vô tâm vô phế nói,“Giống như chúng ta người nhiều.”

“Chỉ mong sẽ không.” Matthew nhắc nhở nói,“Đừng quên, đây là tại dân bản xứ trên địa bàn, bọn họ nói không chừng đã đi ở trong bộ lạc gọi người .”

Keira - Knightley một bàn tay nắm chặt Matthew cánh tay,“Chúng ta làm thế nào?”

Matthew quay đầu nhìn thoáng qua, bọn họ đã thối lui đến này tòa núi nhỏ bên cạnh, mặt sau là đại khái bốn mươi lăm độ sườn dốc, xuyên thấu qua trên sườn dốc thấp bé thảm thực vật, có thể nhìn thấy kịch tổ chiếc xe, lấy hắn thân thủ, đi xuống không phải việc khó.

“Vạn nhất dân bản xứ động thủ.” Matthew chỉ chỉ sườn dốc, thấp giọng nói,“Chúng ta từ nơi này đi xuống.”

Keira - Knightley cũng quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi,“Hay không sẽ có xà?”

“A......” Johnny - Depp đi lên nói một câu,“Nói như vậy, như vậy địa phương khẳng định có xà.”

Keira - Knightley theo bản năng đến gần Matthew một ít, tựa hồ sợ có xà lại đây.

Matthew lười để ý tới Johnny - Depp ăn nói khùng điên, nhắc nhở hắn cùng Keira - Knightley,“Một hồi tình huống không đúng, các ngươi nhất định phải theo sát ta !”

Hắn vẫn đang quan sát phía trước động tĩnh, tình huống rõ ràng không quá diệu, kia vài bộ lạc dân bản xứ tựa hồ càng ngày càng kích động, đạo diễn Gore - Verbinski cùng một vị người sản xuất đã khiến kịch tổ nhân viên bảo vệ đứng ở phía trước, nhưng ai cũng không nghĩ tới sẽ ra như vậy ngoài ý muốn, đi đến nơi này nhân viên bảo vệ bất quá ít ỏi bảy tám nhân, vẫn là phía trước trước lại đây xua đuổi khả năng tồn tại xà cùng mặt khác động vật .

Kịch tổ ở trong này nhân ngược lại là không phải thiếu, chừng năm sáu mươi hào, nhưng thật muốn phát sinh chuyện gì, trừ động tác chỉ đạo tiểu tổ mấy cái đặc kĩ diễn viên, người khác phỏng chừng ngăn không được kia vài dân bản xứ tráng hán.

“Đào dollar a !” Johnny - Depp rốt cuộc có điểm chính hành,“Nhanh chóng bỏ tiền xong việc !”

Keira - Knightley kiễng chân, từ nhân phùng trong hướng phía trước xem, kỳ quái hỏi,“Chẳng lẽ kịch tổ trước đó chưa cùng này mấy dân bản xứ diễn viên câu thông.”

Tình huống rất rõ ràng, Matthew nói,“Xem ra, căn bản không có câu thông.”

Johnny - Depp lại đột nhiên nói,“Này chỉ là quay phim, cũng không phải thật sự muốn bọn họ làm Thực Nhân tộc, loại này vấn đề nhỏ còn cần câu thông sao? Kịch tổ tới nơi này quay chụp là thanh toán tiền , chụp cái gì là của chúng ta tự do.”

Nghe được luôn luôn quái ngôn quái ngữ Johnny - Depp nói ra lời như vậy, Matthew khe khẽ thở dài.

Keira - Knightley gật gật đầu, tiếp Depp lời nói nói,“Bọn họ cũng quá lấy này coi trọng , lung tung can thiệp kịch tổ.”

Rất rõ ràng, này hai vị đều cho rằng dân bản xứ các diễn viên tại cố tình gây sự, thậm chí có Hollywood quay chụp cái gì nội dung, đều là Hollywood tự do ý tứ.

Matthew cũng thấy cũng không ngạc nhiên , trong giới 99% nhân, e đều là cùng loại ý tưởng, liên Johnny - Depp loại này có danh quái ca đều không ngoại lệ.

Cái gọi là chủ nghĩa tự do, tại Hollywood căn bản không thể dùng tràn lan đến hình dung.

Một mang ánh mắt, để đại phân đầu trung niên nhân, đột nhiên từ đám người trong lui đi ra, sau đó phát hiện Matthew, Depp cùng Keira - Knightley.

Matthew bọn họ cũng thấy được hắn, rời khỏi người đến chính là đạo diễn Gore - Verbinski.

Song phương hiểu lòng không tuyên khẽ gật đầu, đều làm tốt ném xuống kịch tổ tùy thời khai chạy chuẩn bị.

May mà sự tình không có hướng không thể nghịch chuyển ác liệt trạng thái phát triển, kịch tổ thuê một danh địa phương công tác nhân viên, trải qua gần nửa giờ nói chuyện cùng khuyên giải, rốt cuộc khiến kia vài đám dân bản xứ cảm xúc dần dần bình phục xuống dưới, tiếp địa phương chính phủ đám cảnh sát cũng chạy tới, tuy rằng không có xua tan dân bản xứ các diễn viên, nhưng cũng tại dân bản xứ cùng kịch tổ nhân viên ở giữa xếp lên một đạo cách ly nhân tường.

“Không có việc gì .” Keira - Knightley thở ra nhẹ nhõm một hơi.

Matthew khẽ gật đầu,“Dominican chính phủ người đến , tình huống hẳn là sẽ không lại chuyển biến xấu .”

Kịch tổ tại Dominican tiêu phí vượt qua một ức dollar, hơn nữa thuê 400 nhiều dân bản xứ công tác, đối với thất nghiệp tỷ lệ vượt qua 70% Dominican chính phủ đến nói, như vậy đầu tư quy mô tuyệt đối được cho là cự đại.

Hơn nữa điện ảnh một khi phát hành, đối với Dominican du lịch sản nghiệp cũng là một tuyên truyền cùng xúc tiến.

Trận này phong ba rất nhanh giải quyết, kịch tổ phương diện cũng hiểu được biến báo, tại kia vị dân bản xứ phối hợp dưới, cấp địa phương mấy cái dân bản xứ bộ lạc từng cái bộ lạc cung cấp 100 tương Coca-Cola......

Sau đó, kia vài đám dân bản xứ hoan thiên hỉ địa lui lại , để người rất hoài nghi bọn họ động cơ có phải hay không vì lừa gạt kịch tổ.

Đương nhiên, kịch tổ quay chụp kế hoạch không biến, tại màn ảnh trung, dân bản xứ vẫn là sẽ bị miêu tả thành thực nhân bộ lạc.

Bất quá vì phòng ngừa lại ra ngoài ý muốn tình huống, Gore - Verbinski tạm thời khiến kịch tổ rút về Santo Domingo, đợi trở lại Mĩ quốc lại khác tìm mặt khác ngoại cảnh , quay chụp còn thừa màn ảnh.

Từ đầu tới cuối, kịch tổ liền không có suy xét qua, có phải hay không bởi vì suy xét dân bản xứ cảm thụ, mà thay đổi một chút quay chụp tương quan nội dung.

Trở về trên xe, Matthew cũng cùng Depp hàn huyên hội đề tài này, Johnny - Depp ý tứ phi thường minh xác, Hollywood quay chụp cái gì, đó là Hollywood tuyệt đối tự do.

Matthew cũng biết, Hollywood là bạch tả nhóm tập trung , chủ nghĩa tự do tràn lan, chú ý cái gọi là quay chụp tự do, cái gì Mĩ quốc anh hùng cứu vãn thế giới, USA anh hùng cứu vãn Ngân Hà, Mĩ quốc đại binh cứu vãn toàn vũ trụ, đều là Hollywood quay chụp tự do.

Loại này chủ nghĩa tự do cũng không có cái gì không tốt, vấn đề là, có vài nhân đánh quay chụp tự do cờ hiệu, thế nhưng đi chụp cái gì ám sát nước khác lãnh tụ linh tinh gì đó......

Loại này vấn đề cũng không phải Matthew có thể can thiệp cùng giải quyết , một giống hắn như vậy Hollywood ngôi sao, chỉ có thể đi thích ứng này giới, mà không thể thay đổi này giới.

Hắn có chặt chẽ tiếp xúc Helen - Hermann, Johnny - Depp đám người, không một không cho rằng tự do chính là nhân từ lúc sinh ra đã có quyền lợi, thật giống như nhân muốn hô hấp như vậy, căn bản không cần bất cứ chứng minh, nhìn thấy có người một lần lại một lần lặp lại đề cập cũng sẽ không cảm giác có bất cứ không bình thường.

“Chỉ mong lão mĩ có một ngày bị tràn lan chủ nghĩa tự do làm giải thể......”

Matthew đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy, bởi vì hắn vẫn sinh hoạt tại Los Angeles, nghe được qua không thiếu muốn khiến California độc lập thanh âm.

Đương nhiên, chính trị phi thường phức tạp, Hollywood cùng chi so sánh, dứt khoát chính là trung học cùng đại học phân biệt.

Trở lại vào ở khách sạn, Matthew, Keira - Knightley, Johnny - Depp lại thêm Gore - Verbinski cùng một chỗ ăn cơm tối, từ Gore - Verbinski trong lời, cũng có thể nghe ra kịch tổ đối với chuyện này xử lý.

Bởi Jerry - Bruckheimer căn bản không có đến Dominican, trên danh nghĩa người sản xuất Gore - Verbinski không thể nghi ngờ là hiện tại kịch tổ quyền lực lớn nhất nhân, hắn ý tứ rất minh xác, có thể cấp địa phương bộ lạc nhóm đưa chút tỷ như Coca-Cola linh tinh tiểu lễ vật, nhưng kịch bản tuyệt đối không thể sửa đổi.

Cũng chính là cái gọi là ngoài miệng nhận sai, kiên quyết không thay đổi !

Matthew ngược lại cũng không có một điểm ngoài ý muốn, Hollywood rất nhiều nhân, có đôi khi vẫn là đặc biệt cố chấp .

Dù sao kia vài đám dân bản xứ hoan thiên hỉ địa lĩnh Coca-Cola đi, kịch tổ cũng sẽ không sa thải bọn họ, tương quan vai diễn lại đổi thành phản hồi Bắc Mĩ quay chụp, lần này phong ba cũng coi như như vậy qua.

“Ta mệt mỏi.”

Johnny - Depp đứng lên lười biếng duỗi eo, dẫn đầu cáo từ,“Ta trở về phòng ngủ.”

Hắn người này, nói xong sau cũng không đợi người khác đáp lại, đứng lên tự mình ly khai phòng ăn (nhà hàng).

Matthew đám người biết Johnny - Depp tính nết, cũng không để ý, hắn cùng Keira - Knightley lại cùng Gore - Verbinski hàn huyên hơn nửa giờ, nhìn thấy có người lại đây tìm Gore - Verbinski thương nghị sự tình, cũng chủ động cáo từ đi ra phòng ăn (nhà hàng).

Cưỡi thang máy đi đến vào ở tầng, Matthew thử hỏi Keira - Knightley,“Đêm nay đi ta kia sao?”

Gần nhất mấy ngày này, hai người cơ hồ mỗi ngày buổi tối cùng một chỗ pha trộn, Keira - Knightley cũng không nói, trực tiếp thò tay kéo lại Matthew cánh tay, ý tứ đã rất minh xác .

Matthew mang theo Keira - Knightley ra thang máy gian, vừa chuyển tiến hành lang, bỗng nhiên phát hiện Johnny - Depp trước cửa có bóng người chợt lóe mà qua, giống như tiến vào Depp phòng.

Đồng thời, hai người còn nghe được vẹt tiếng kêu.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 381: Ta Yêu Nhất

“Sao thế này?”

Keira - Knightley kỳ quái nhìn về phía Depp phòng mở ra cửa phòng, Matthew cũng dừng lại cước bộ nhìn về phía bên kia, hỏi,“Keira, vừa người nọ không phải Depp, đúng không?”

“Người nọ hình như là Jack - Sparrow trang điểm.”

Vừa trước quẹo vào hành lang người là Keira - Knightley, nàng so Matthew nhìn xem càng rõ ràng,“Depp sớm liền tẩy trang .”

Matthew lại một lần nghe được vẹt tiếng kêu, cảm giác tình huống không đúng, nhanh chóng nói,“Keira, ngươi đi thông tri khách sạn hoặc là báo nguy, ta vào xem.”

“Ân.” Keira - Knightley vội vàng gật đầu, móc ra điện thoại di động.

Trước hướng rộng mở bên trong cửa phòng nhìn thoáng qua, không có phát hiện nhân, Matthew đi vào, lúc này lại có vẹt tiếng kêu vang lên, hắn tìm thanh âm hướng Johnny - Depp phòng ngủ đi.

Cửa phòng ngủ đồng dạng rộng mở, Matthew đi về phía trước vài bước, lập tức thông qua rộng mở môn, nhìn thấy có Jack - Sparrow trang điểm nhân liền đứng ở phòng ngủ trên thảm, mặc rộng rãi áo ngủ Johnny - Depp, thì đứng ở Jack - Sparrow đối diện.

Matthew thoáng thở ra nhẹ nhõm một hơi, phỏng đoán khả năng là một cuồng nhiệt Jack - Sparrow fan điện ảnh, chuồn vào khách sạn vụng trộm tới gặp trong cảm nhận thần tượng, nếu nói như vậy, Johnny - Depp hẳn là không có cái gì nguy hiểm, chung quy hiện tại cực đoan phấn ti tương đối hiếm thấy .

Đúng lúc này, lại có vẹt tiếng kêu vang lên.

Theo tiếng kêu, Matthew lúc này mới phát hiện, cái kia Jack - Sparrow bên trái trên vai, cột lấy một chỉ món đồ chơi vẹt, chỉ cần hắn dùng tay trái niết một chút, liền sẽ phát ra cực kỳ cùng loại vẹt tiếng kêu.

“Hắc, hỏa kế......”

Vẹt tiếng kêu sau, Johnny - Depp thanh âm truyền ra,“Ngươi trước thanh đao thu hồi đến hảo sao?”

Dao?

Nghe nói như thế, Matthew nhanh chóng đổi góc độ, Jack - Sparrow vẫn quay lưng lại hắn, bị hắn thân thể ngăn trở trên tay phải, nắm một phen chói lọi đoản đao, thoạt nhìn còn như là mở nhận.

Matthew mí mắt nhẹ nhàng nhảy lên hai phát, quay đầu nhìn về phía cửa phòng bên kia, cũng không biết Keira - Knightley có phải hay không gọi điện thoại.

“Ngươi, Johnny - Depp !” Cứng ngắc tiếng Anh làn điệu vang lên, rõ ràng là cái kia Jack - Sparrow thanh âm,“Của ta yêu nhất, ta siêu cấp yêu ngươi hải tặc.”

Matthew phóng nhẹ cước bộ, chậm rãi hướng về phòng ngủ bên kia tới gần, dưới đất đều là mềm mại thảm, không có phát ra bất cứ thanh âm.

Johnny - Depp cũng tại nghĩ biện pháp cùng vị kia Jack - Sparrow chu toàn,“Cám ơn, cám ơn ngươi thích ta nhân vật.”

Jack - Sparrow cứng ngắc tiếng Anh lại truyền tới,“Ngươi, đem quần áo thoát !”

Nghe nói như thế, Matthew suýt nữa cười đi ra, vị này Jack - Sparrow lẻn vào chẳng lẽ là muốn cướp sắc?

Bất quá ngẫm lại này cũng bình thường, trên màn ảnh Jack - Sparrow thuyền trưởng ngại ngùng âm nhu, lại mị lực mười phần, khẳng định là nào đó đặc thù đam mê giả trong lòng hảo.

Jack - Sparrow lung lay sáng sủa dao, Johnny - Depp lui về phía sau một bước.

“Mau !” Người nọ lại lên tiếng,“Đem quần áo thoát.”

Matthew thừa dịp Jack - Sparrow tinh lực tập trung tại Depp trên người, chuồn vào phòng ngủ, Jack - Sparrow quay lưng lại cửa phòng, căn bản không có phát hiện, Johnny - Depp đối mặt bên này, đã thấy được Matthew tiến vào.

Johnny - Depp bất động thanh sắc, lại hướng lui về phía sau một bước, lặng yên không một tiếng động kéo ra cùng Jack - Sparrow cự ly.

Nhìn thấy Johnny - Depp tay đặt ở áo ngủ mặt trên, cái kia Jack - Sparrow đứng bất động , tựa hồ hoàn toàn bị Johnny - Depp hấp dẫn.

Matthew tiến lên hai bước, dần dần tiếp cận Jack - Sparrow, đã đến thích hợp nhất ra tay cự ly, cái kia Jack - Sparrow phảng phất có điều nhận ra, đột nhiên xoay người lại.

Nhưng không đợi Jack - Sparrow làm ra bất cứ động tác, Matthew một phen liền bắt lấy hắn nắm đao kia đem tay, tiếp dùng lực vặn, Jack - Sparrow kêu thảm thiết một tiếng, dao dừng ở dày trên thảm, trên chân lại bị Matthew đạp một cước, rốt cuộc đứng thẳng không trụ, phù phù té lăn trên đất.

Matthew trước một cước thanh đao đá đi, cảm giác dao trọng lượng không đúng, lại cũng không có nghĩ nhiều, đầu gối đỉnh tại Jack - Sparrow trên lưng, đem hắn hai tay xoay đến sau lưng, ép tới hắn cả người đều dán tại trên sàn, căn bản không thể nhúc nhích.

“Depp !” Matthew xung còn tại sững sờ Johnny - Depp hô,“Tìm đồ đến đem hắn trói chặt !”

Dưới đất Jack - Sparrow muốn giãy dụa, nhưng tại Matthew áp chế dưới, một chút không thể động đậy.

“Này được không?” Johnny - Depp rút ra áo ngủ bên hông băng.

Matthew nhìn thoáng qua,“Có thể.”

Hắn tiếp nhận Depp truyền đạt dây lưng, thuần thục đem Jack - Sparrow hai tay ở sau lưng trói được rắn chắc, Depp lúc này lại tìm đến một căn đai lưng, Matthew lại dùng đai lưng trói lấy Jack - Sparrow hai chân.

“Buông ra ta !” Jack - Sparrow la lớn,“Buông ra ta !”

Matthew căn bản không để ý tới hắn, nhìn đá đi dao, cách gần mới phát hiện, hình như là nhôm hợp kim đạo cụ đao, cùng kịch tổ dùng kia vài có điểm cùng loại.

Bất quá, này dao kim chúc chế tác, lại mở nhận, đâm người trên người tuyệt đối là lỗ thủng.

“Không có việc gì đi?” Matthew quay đầu nhìn Johnny - Depp.

“Không có việc gì.” Johnny - Depp sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên nhận đến kinh hách, nhẹ nhàng vỗ ngực nói,“May mắn ngươi tới kịp thời, bằng không ta liền phiền toái .”

Hắn quay đầu nhìn về phía dưới đất Jack - Sparrow, cũng không quản người nọ kêu to, lại đối Matthew nói,“Thế giới này đều điên rồi a !”

Matthew lắc lắc đầu,“Không có việc gì liền hảo.”

Nhân không nhận đến thương tổn, so cái gì cũng cường, vạn nhất Depp thật bị Jack - Sparrow làm thế nào , đó mới là phiền toái.

Depp mấy năm nay sống an nhàn sung sướng quen , nhận đến như vậy kinh hách, tựa hồ trong lúc nhất thời không có chủ ý, đem Matthew trở thành người đáng tin cậy, hỏi,“Muốn hay không báo nguy.”

Matthew nhớ tới ngoài cửa Keira - Knightley, nói,“Ta đã khiến Keira thông tri khách sạn , nàng khả năng cũng báo nguy .”

Cũng liền tại hắn khi nói chuyện, căn hộ cửa truyền đến dày đặc tiếng bước chân, tiếp theo chính là mang theo Dominican khẩu âm tiếng Anh,“Depp tiên sinh? Horner tiên sinh?”

“Chúng ta ở trong này !” Matthew lập tức đáp lời,“Chúng ta không có việc gì !”

Rất nhanh, ba danh khách sạn bảo an liền tiến vào phòng ngủ, nhìn thấy trên sạp nhân hòa dao, giật nảy mình.

Keira - Knightley cũng theo ở phía sau vào tới, nhìn nhìn trên mặt đất Jack - Sparrow, sắc mặt nháy mắt tuyết trắng, lặng lẽ đi đến Matthew bên cạnh, bắt lấy hắn cánh tay, nói,“Ta đã báo nguy .”

Có Matthew chờ ở bên cạnh, nàng cảm giác hảo nhiều, tiếp nhìn về phía Depp,“Ngươi không sao chứ?”

Johnny - Depp lắc đầu,“Không có việc gì, may mắn có Matthew.”

Hắn hướng đi phòng thay quần áo,“Ta đi đổi kiện quần áo.”

Johnny - Depp đi thay quần áo thời gian, Matthew cũng đem sự tình trải qua đại khái cùng khách sạn nhân viên bảo vệ nói một lần, đầu lĩnh nhân viên bảo vệ nhanh chóng thông tri khách sạn quản lý, theo sau Santo Domingo cảnh sát cũng đi tới khách sạn, kịch tổ phương diện ở tại khách sạn Gore - Verbinski cùng vài vị người sản xuất cũng được đến tin tức, chạy lại đây.

Làm đương sự, Matthew cùng Johnny - Depp tại khách sạn gian phòng bên trong làm ghi chép, Johnny - Depp còn thông tri chính mình người đại diện cùng trù tính công ty, kịch tổ phương diện cũng hướng Jerry - Bruckheimer cùng Disney ảnh nghiệp đúng lúc truyền lại tin tức.

Phát sinh như vậy sự, Johnny - Depp nhận đến trình độ nhất định kinh hách là tất nhiên , thêm ban ngày phát sinh dân bản xứ diễn viên nháo sự sự kiện, Gore - Verbinski dứt khoát hủy bỏ kế tiếp hai ngày Matthew, Johnny - Depp cùng Keira - Knightley ba diễn viên chính quay chụp kế hoạch.

Santo Domingo đương cục đối với chuyện này cực kỳ coi trọng, đến hừng đông thời điểm, cảnh sát đã điều tra rõ sự tình nguyên do, hơn nữa hướng kịch tổ làm thông báo.

Việc này một điểm đều không còn tạp, cầm đao xâm nhập Johnny - Depp phòng Jack - Sparrow, bản thân chính là khách sạn một khác tầng một vị công nhân vệ sinh, bản thân vẫn là đồng tính luyến, bởi vì mê luyến Johnny - Depp quan hệ, cố ý chuẩn bị như vậy một thân trang phục đạo cụ, hơn nữa ăn cắp đến khách sạn thẻ phòng, thừa dịp buổi tối không ai cơ hội, vụng trộm chuồn vào Depp phòng......

Khách sạn phương diện theo sau đối với chính mình quản lý sai lầm cùng không làm hướng kịch tổ, Depp cùng Matthew trịnh trọng giải thích, miễn trừ kịch tổ vào ở khách sạn sinh ra sở hữu phí dụng, còn đưa tặng cho Depp chung thân miễn phí hội viên, hơn nữa cam đoan kịch tổ kế tiếp tại khách sạn thời gian, sẽ hưởng thụ đến tối cao cấp bậc an bảo đãi ngộ.

Matthew ngược lại là không quan trọng, việc này hắn thuần túy là vì giúp Depp, nếu đương sự giả không phải hắn bằng hữu mà nói, hắn mới lười đi quản.

Kịch tổ ý kiến cũng không lớn, chủ yếu còn tùy Johnny - Depp.

Ngày hôm sau buổi chiều, Johnny - Depp người đại diện từ Los Angeles chạy lại đây, đi đến khách sạn sau chuyện thứ nhất, chính là chuyên môn lại đây hướng Matthew biểu đạt cảm tạ.

Theo sau, hắn thay thế Depp cùng kịch tổ cùng khách sạn phương diện mật đàm một lần, Matthew cũng không biết bọn họ đạt thành điều kiện gì, Johnny - Depp tiếp tục ở tại này gia khách sạn, không theo đuổi khách sạn phương diện trách nhiệm.

Đồng thời, người đại diện còn đem Johnny - Depp bảo tiêu từ Los Angeles mang đến Santo Domingo.

Liên tiếp trải qua hai lần tương đối lớn ngoài ý muốn sự kiện, Jerry - Bruckheimer cũng từ Los Angeles chạy tới Santo Domingo, tự mình tại kịch tổ tọa trấn, tăng mạnh kịch tổ an bảo đẳng cấp, Santo Domingo đương cục cũng đối kịch tổ phá lệ coi trọng, mặt sau quay chụp trong, vẫn có cảnh sát một tiểu đội toàn bộ hành trình bảo hộ kịch tổ quay chụp.

Helen - Hermann chuyên môn cho Matthew gọi điện thoại, Matthew ngăn trở nàng tới được ý tưởng, dù sao hắn lại không có việc gì, hơn nữa Helen - Hermann đang tại Los Angeles vì hắn xử lý fan tổ chức cùng từ thiện ngân sách hội trù hoạch kiến lập đẳng nhiều phương diện sự vụ, chạy tới hoàn toàn không có tất yếu.

Kịch tổ tại Dominican quay chụp, vẫn duy trì liên tục đến cuối tháng bảy, trừ bỏ nguyên trong kế hoạch về Thực Nhân tộc cùng Jack - Sparrow màn ảnh ngoại, mặt khác vai diễn toàn bộ thuận lợi quay chụp hoàn tất.

Tám tháng phân đến phía trước, Matthew, Johnny - Depp cùng Keira - Knightley trở thành kịch tổ nhóm đầu tiên phản hồi Los Angeles nhân, Matthew theo sau cũng ngắn ngủi ly khai [ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ, đi chú ý kế hoạch hơn một năm hạng mục.

Do Zack Snyder phụ trách [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] sắp tiến vào đến thực tế trù bị giai đoạn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 382: Hạng Mục Mấu Chốt

“Chúng ta cùng Disney tiếp xúc cũng không thuận lợi.”

Warner nhà sản xuất cửa, Matthew hội hợp Helen - Hermann, Helen - Hermann cùng hắn hướng nhà sản xuất bên trong đi, vừa đi vừa nói chuyện,“Disney ảnh nghiệp cùng Buena Vista ảnh nghiệp nhân xem qua Zach kịch bản cùng phân cảnh đồ bản thảo sau, đối với phim chừng mực có phi thường lớn nghi ngờ, vẫn do dự, tha quá dài thời gian.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, trêu tức nói,“Disney dứt khoát cải danh gọi địch bảo bảo hảo.”

Helen - Hermann không có tiếp Matthew mà nói, tiếp tục đề tài vừa rồi,“Ta cùng Jack tính cả David - Allison lại liên hệ Universal ảnh nghiệp cùng Warner Bros, Warner Bros tại nhìn qua Zach kế hoạch cùng xem thử đoạn ngắn sau, lại nghe nói ngươi là nam chính, biểu hiện ra cường liệt hứng thú, trước mắt đã cùng David - Allison thiên không chi vũ ảnh nghiệp ký tắt Bắc Mĩ phát hành hiệp nghị.”

“Hải ngoại đâu?” Matthew hỏi.

“Hải ngoại còn tại đàm.” Helen - Hermann tiếp tục nói,“Jack trước mắt chính đại biểu kịch tổ cùng Warner Bros đàm phán, đẳng hải ngoại phát hành đàm phán kết thúc, thiên không chi vũ ảnh nghiệp sẽ cùng Warner Bros ký kết chính thức Bắc Mĩ cùng hải ngoại phát hành hiệp nghị.”

Hai người vẫn đi bộ, đi không bao nhiêu xa, đi đến Warner nhà sản xuất tới gần cửa phụ cận một gian cự đại studio tiền, Helen - Hermann phía trước dẫn đường, vừa đi vừa đối Matthew nói,“Warner Bros cho rằng này hạng mục tiền cảnh không sai, đặc biệt là đối với ngươi này nam chính tin tưởng mười phần, gần như linh phí tổn vi hạng mục cung cấp studio.”

Matthew nhìn nhìn cũ nát Warner nhà sản xuất, nói,“Hôm nay Hollywood kịch tổ dẫn ra ngoài nghiêm trọng, chúng ta không đến mà nói, nơi này cũng là không, có kịch tổ quay chụp mà nói, còn biết thu thập kiểm tu một chút, Warner Bros nhân tình này bán ......”

Nói tới đây, hắn không khỏi lắc lắc đầu.

Hôm nay Los Angeles địa khu đại bộ phận studio, trừ Hughes phi cơ xưởng chế tạo do cự đại nhà để máy bay cải tạo mà đến mấy cái studio có được thiên độc hậu ưu thế ngoại, mặt khác đại bộ phận studio thường thường một năm đều không dùng được một lần.

California đặc biệt là Los Angeles địa khu, theo chính sách đến thuế thu lại đến nhân công, chẳng những không có bất cứ ưu thế, ngược lại sẽ khiến một ít kịch tổ khổ không nói nổi.

Ban sơ thời điểm, Matthew cũng nghe Zack Snyder lải nhải nhắc qua, nếu tìm không thấy đầy đủ đầu tư, kịch tổ liền xê dịch đến Australia hoặc là New Zealand đi quay chụp, bên kia nhân công tương đối tiện nghi, còn có lui thuế ưu đãi.

Hiện tại đương nhiên không cần, David - Allison là phi thường hào sảng kim chủ.

Vừa đi vào studio, Matthew liền nhìn thấy Zack Snyder mở ra hai tay đón đi lên, hắn cũng giang hai tay, cùng Zack Snyder ôm một chút.

“Ngươi lại không lại đây.” Zack Snyder lui ra phía sau một bước, nhìn Matthew nói,“Ta nghĩ đến ngươi đem kịch tổ đều quên .”

Matthew cười nói,“Ta lại không hiểu trù bị, đương nam chính tàm tạm, tham gia tiền kỳ chỉ biết cho các ngươi thêm phiền.”

Zack Snyder đương nhiên minh bạch điểm ấy, hạ giọng nói,“Ngươi lại không đến, chúng ta kim chủ nói không chừng muốn bỏ chạy.”

“David hôm nay ở sao?” Matthew hỏi.

Zack Snyder tiếp đón hắn hướng bên trong đi, nói,“Vừa còn tại này, lúc này đi studio bên trong gọi điện thoại .”

Matthew cùng Helen - Hermann cùng nhau, cùng Zack Snyder vào studio, cự đại studio trung, đã có công nhân đang bận rộn mắc màn xanh, toàn bộ studio cơ hồ đều biến thành màu xanh.

Zack Snyder vừa đi vừa thuyết minh nói,“Tựa như ta phía trước với ngươi nói như vậy, chỉnh bộ phim không có bất cứ cảnh quay bên ngoài, sở hữu màn ảnh đều tại trước màn xanh quay chụp, sau đó dùng CGI sinh thành bối cảnh.”

Này mấy Matthew sớm liền nghe Zack Snyder nói qua, cũng không cảm giác ngoài ý muốn.

Ba người từ một mảnh trước màn xanh trải qua, đi đến studio tận cùng bên trong, David - Allison đang đứng tại một bức tường tiền gọi điện thoại, nhìn thấy Matthew sau, hướng bên này vẫy vẫy tay, Matthew cũng đối với hắn vẫy vẫy tay, xem như đáp lại.

Đợi không nhiều lắm một hồi, David - Allison cắt đứt điện thoại, đi tới.

“Hải, Matthew.” Hắn còn chưa tới phụ cận, liền nhiệt tình vươn ra tay phải,“Thật sự là đã lâu không gặp !”

Matthew ở trên tay hắn dùng lực nắm một chút,“Mới hơn một tháng mà thôi.”

David - Allison ban sơ thời điểm, đối với này hạng mục toàn bộ tin tưởng, trên cơ bản đều đến từ Matthew, sau cùng Warner Bros đạt thành phát hành hiệp nghị sau, cũng có hoàn toàn bất đồng thể hội.

Phía trước, trong tay hắn cho dù là nắm có tuyệt bút chi phiếu, lại thủy chung bồi hồi tại Hollywood ngoài đại môn.

Hôm nay, lấy [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] cùng Matthew làm nước cờ đầu, thành công gõ ra Hollywood đại môn, hơn nữa cùng Warner Bros thành lập bước đầu hợp tác quan hệ.

Đối với hắn đến nói, này bước đầu tiên cực kỳ trọng yếu, cũng cực kỳ mấu chốt, có bước đầu tiên, mặt sau đường liền hảo đi nhiều.

David - Allison lại đối Matthew nói,“Warner Bros cùng Frank - Miller đều nhiều lần đối với ta đối Zach cường điệu, này bộ phim nam chính tất yếu là ngươi.”

Matthew xòe tay, nói,“Chúng ta đã ký kết chính thức hiệp nghị, không phải sao?”

David - Allison nở nụ cười,“Đúng vậy, bất quá có thể lại được đến của ngươi chính miệng xác nhận, ta hoàn toàn yên tâm !”

Hắn làm thỉnh thủ thế, sau đó phía trước dẫn đường,“Chúng ta đi văn phòng trò chuyện.”

Theo sau, Matthew cùng David - Allison cùng Zack Snyder, tại studio trong văn phòng, hàn huyên chừng hơn hai giờ, mới cùng Helen - Hermann cáo từ rời đi.

Hắn cũng cơ bản nắm giữ [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] trước mắt tiến độ cùng trù bị tình huống.

Đầu tiên là đầu tư, David - Allison thiên không chi vũ ảnh nghiệp, hội độc lập đầu tư này hạng mục, dự tính sản xuất phí tổn vi 8000 vạn dollar, nếu quay chụp khi tài chính không đủ mà nói, hắn còn có thể thích hợp thêm vào 1000 vạn dollar đến 1500 vạn dollar.

Như vậy sản xuất dự toán, tại hôm nay Hollywood tuy rằng không tính là nhất tuyến chế tác, nhưng cũng là trung đẳng cao nhất hoặc là chuẩn nhất tuyến chế tác đầu tư quy mô .

Tiếp theo là phát hành, trước mắt thiên không chi vũ ảnh nghiệp cùng kịch tổ người sản xuất râu quai nón Jack, đang tại cùng Warner Bros đàm phán, song phương đã ký tắt Bắc Mĩ phát hành hiệp ước, hải ngoại phát hành còn bị vây ở bàn bạc bên trong.

Bất quá từ Warner Bros nguyện ý gần như linh phí tổn vi kịch tổ cung cấp studio cùng quay chụp nơi sân đến xem, thiên không chi vũ ảnh nghiệp cùng Warner Bros hợp tác sẽ không tồn tại bao nhiêu lớn vấn đề.

Sau đó là sắp bắt đầu trù bị, kịch tổ trù bị chủ yếu do Zack Snyder cùng râu quai nón Jack phụ trách, chủ yếu quay chụp đoàn đội đến từ Zack Snyder đề cử cùng mời, diễn viên phương diện trừ xác định Matthew đảm nhiệm nam chính ngoài, tạm thời còn không có mặt khác diễn viên nhân tuyển, nhưng căn cứ thiên không chi vũ ảnh nghiệp cùng Helen - Hermann đạt thành hiệp nghị, tuyệt đại bộ phận diễn viên cùng với không phải mấu chốt phía sau màn công tác nhân viên, đều tất yếu ưu tiên tuyển dụng Thiên Sứ trù tính công ty hộ khách.

Lại chính là hậu kỳ chế tác, bởi Zack Snyder toàn bộ hành trình màn xanh quay chụp, hậu kỳ CGI hợp thành rất quan trọng, Zack Snyder tính toán sử dụng chế tác xem thử đoạn ngắn hậu kỳ đặc hiệu công ty, này gia gọi là “Rít the thé khỉ chết” đặc hiệu công ty tuy rằng vừa thành lập, nhưng song phương từng có một lần hợp tác, hơn nữa kỹ thuật năng lực vững vàng.

Matthew xem qua xem thử đoạn ngắn, đối xem thử đoạn ngắn chất lượng cũng rất hài lòng, tự nhiên sẽ không phản đối.

Cuối cùng, chính là David - Allison cùng Zack Snyder thúc giục Matthew mau chóng cùng kịch tổ ký kết chính thức diễn viên hợp đồng.

Phía trước Matthew cùng thiên không chi vũ ký kết là một phần có pháp luật hiệu lực ý đồ hiệp nghị, cũng không phải chân chính diễn viên hợp đồng, David - Allison cùng Zack Snyder đều biết Matthew đối với này hạng mục tầm quan trọng, đặc biệt là tại Warner Bros đánh giá trung, Matthew - Horner diễn viên chính là trọng yếu nhất một cân nhắc tiêu chuẩn.

Gần nhất này vài năm, phàm là Matthew diễn viên chính phim, mặc kệ đầu tư cao thấp, không có ngoại lệ lấy được tương đối với đầu nhập cự ngạch hồi báo, Hollywood tự có một bộ cân nhắc hệ thống, vững tin người thành công sẽ tiếp tục thành công, Matthew đối với các đại công ty lực hấp dẫn có thể nghĩ.

“Đúng, Helen, ta có hai bằng hữu.”

Phản hồi Thiên Sứ trù tính công ty trên xe, Matthew đối Helen - Hermann nói,“Đẳng kịch tổ trù hoạch kiến lập sau, bọn họ khả năng sẽ tham gia thử vai, ngươi đến lúc đó cùng Jack chào hỏi.”

Helen - Hermann nghĩ nghĩ, hỏi,“Là James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder sao?”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Là bọn họ hai.”

Tuy rằng này hai người không phải Thiên Sứ trù tính công ty hộ khách, nhưng Helen - Hermann không có bất cứ do dự, lập tức ứng xuống dưới,“Đẳng Jack bận rộn xong đàm phán, ta sẽ chuyên môn cho hắn gọi điện thoại.”

“Ngươi tại đây hạng mục diễn viên trên hợp đồng......” Helen - Hermann sửa miệng hỏi,“Có cái gì ý tưởng sao?”

Matthew cười cười, nói,“Đã có siêu cấp đại kim chủ, ngươi đương nhiên muốn vì ta tranh thủ một phần cự ngạch hợp đồng, đem của ta ích lợi lớn nhất hóa.”

Ở trong mắt hắn, Zack Snyder đối [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] trọng yếu nhất, nhưng người khác cùng hắn bất đồng, chung quy không có hắn có thể tác tệ ưu thế, tại bao gồm Zack Snyder, David - Allison cùng Helen - Hermann đám người suy xét trung, hắn mới là này hạng mục mấu chốt.

David - Allison thiên không ảnh nghiệp muốn toàn ngạch đầu tư, không tưởng phân ra cho người khác, Matthew cũng không tính toán ở điểm này tránh, giống David - Allison như vậy kim chủ cũng không dễ tìm, cho nên hắn đem chính mình quyền lợi xác định ở làm nam chính thù lao mặt trên.

Đồng thời, hắn còn muốn trên danh nghĩa người sản xuất.

Helen - Hermann lý giải Matthew ý tưởng, còn nói thêm,“Yên tâm hảo, ta sẽ toàn lực tranh thủ lấy đến một phần ngươi có thể lấy đến tiền lương tối thượng hạn.”

Nàng cùng Matthew ý tưởng cùng loại, David - Allison rất nhiều phương diện đều phải trông cậy vào Matthew này mặt bảng hiệu, bảng hiệu đương nhiên không thể bạch bạch dùng, khẳng định muốn trả giá tương ứng thù lao.

Đi đến Thiên Sứ trù tính công ty, Matthew đi Helen - Hermann văn phòng ngồi một hồi, thảo luận càng nhiều công tác bên trên sự tình, thẳng đến nửa buổi chiều mới cáo từ rời đi, nguyên bản hắn tưởng trực tiếp hồi Beverly Hills, không nghĩ tới tại Thiên Sứ trù tính công ty trong tiền thính, gặp một nữ nhân.

“Hải, Matthew.”

Giống như yêu tinh Eva - Green đứng ở trước mặt hắn, chủ động chào hỏi nói,“Như vậy xảo a.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 383: Đoàn Đội Cùng Chi Tiêu

Nghe được Eva - Green chủ động chào hỏi thanh âm, Matthew lập tức ngừng lại, cười đáp lại nói,“Ngươi hảo, Green tiểu thư.”

Eva - Green rủ xuống khóe miệng đột nhiên nở rộ ra tươi cười,“Vẫn là bảo ta Eva đi.”

Matthew khẽ gật đầu, giống như [ Kingdom of Heaven ] lần đầu thức thượng gặp được như vậy, Eva - Green một đầu tẩy nhuộm màu đen tóc dài buông xuống đầu vai, phối hợp thượng màu đen thường phục, phụ trợ làn da phá lệ trắng nõn.

Hắn phía trước nghe Helen - Hermann nói lên qua, Eva - Green trên thực tế là một tóc vàng nữ lang.

Bất quá, thâm tông gần như màu đen tóc dài, không thể nghi ngờ cùng Eva - Green tướng mạo cùng khí chất càng thêm phối hợp.

Eva - Green tròng trắng mắt quá lớn, khóe mắt rủ xuống, khóe miệng cũng hơi hơi rủ xuống, pháp lệnh văn quá sâu, nàng cùng kia vài tóc vàng mắt xanh nữ nhân bất đồng, nếu là một đầu tóc vàng mà nói, ít nhiều sẽ có chút chẳng ra cái gì cả.

Cùng phía trước lần đó gặp mặt khi cảm giác như vậy, Matthew thủy chung cho rằng tóc đen Eva - Green tướng mạo độc đáo, xinh đẹp không có phụ họa, có một loại mang theo tà ác, âm u, lãnh diễm, thần bí mĩ, giống như là Thái Bình Dương bờ bên kia cổ điển tác phẩm nổi tiếng bên trong miêu tả nữ yêu tinh như vậy.

“Kịch tổ tại Dominican quay chụp có phải hay không tất cả đều kết thúc?” Eva - Green nhanh chóng tìm đến cộng đồng đề tài,“Ta nghe nói các ngươi ở bên kia gặp không thiếu phiền toái đâu.”

Matthew cười cười,“Hoàn hảo đi, quay chụp coi như thuận lợi.”

Eva - Green đứng ở Matthew trước mặt bất động, tiếp tục nói,“Qua vài ngày ta muốn tiến tổ quay chụp .”

“Chúng ta còn giống như có mấy màn diễn muốn cùng nhau quay chụp.” Matthew nhìn Eva - Green nói.

Eva - Green đi về phía trước một bước,“Matthew, có thể lấy đến nhân vật này, ta còn không cảm tạ ngươi đâu.”

Nàng biết [ Kingdom of Heaven ] thất bại, thiếu chút nữa hủy diệt tại Hollywood ngôi sao lộ, nếu không có nhân dẫn mà nói, tương lai sẽ phi thường khó khăn.

“Không cần khách khí, ta chỉ là tùy tiện cùng Gore - Verbinski cùng kịch tổ chào hỏi.” Matthew lời này cố ý nói được rất nhẹ nhàng, tựa hồ hắn cái gì cũng không có làm như vậy.

Eva - Green nghe nói như thế, trong lòng ngược lại càng thêm coi trọng, tùy ý chào hỏi liền có thể giải quyết một nữ phụ thử vai, nếu chăm chú chào hỏi mà nói, có phải hay không đối nữ chính lựa chọn cũng có thể gia tăng ảnh hưởng?

Nàng không hoài nghi điểm này, đối diện nhân hôm nay là trong giới ngôi sao tuyến đầu, này thương nghiệp lực ảnh hưởng, cho dù là nàng này người Pháp đều rõ ràng.

“Cám ơn.” Eva - Green chỉ là trên miệng biểu đạt cảm tạ,“Thật, ta phi thường cảm kích ngươi.”

Matthew lại một lần nữa nói,“Eva, thật không cần khách khí.”

Eva - Green lại đối Matthew cười cười, nhìn về phía hắn mặt sau thang lầu,“Helen tại văn phòng đi?”

Matthew gật gật đầu,“Ngươi muốn tìm nàng?”

“Ân.” Eva - Green trong lòng tự có tính toán, nói,“Ta hôm nay lại đây tìm nàng có chút việc.”

“Ta đây liền không trì hoãn ngươi .” Matthew chuẩn bị cáo từ,“Có thời gian chúng ta lại trò chuyện.”

Eva - Green đối Matthew nhẹ nhàng huy tay,“Chúng ta có thời gian lại trò chuyện.”

Nàng vòng qua Matthew, trực tiếp lên lầu hai, từ trên thang lầu chuyển biến thời điểm, trừu mắt thấy xem tiền thính, gặp Matthew đã ly khai, đứng ở trên thang lầu, một hồi lâu không có động.

Theo sau hai ngày bên trong, Matthew đều trốn ở Horner trang viên bên trong không có đi ra ngoài, tại Dominican quay chụp thời gian dài như vậy, hắn cũng cảm giác được mệt, dứt khoát thừa dịp mấy ngày này không có việc gì, hảo hảo thả lỏng một phen.

Nhưng hắn hiện tại vừa bước vào nhất tuyến, chính là công tác bận rộn thời điểm, cho dù là không cần quay chụp, cũng có rất nhiều sự vụ cần xử lý.

Bella - Anderson đặc biệt đến một chuyến Horner trang viên, trước mắt Matthew phương diện này cùng toàn mĩ các thành phố lớn người ủng hộ tổ chức liên hệ, vẫn do nàng cùng Thiên Sứ trù tính công ty phối hợp xử lý, này mấy fan tổ chức dù cho có từ trên xuống dưới cơ cấu, cũng không khả năng biến thành nghiêm mật tổ chức.

Điểm này Matthew cùng Helen - Hermann đều rất rõ ràng, bọn họ yêu cầu thực ra cũng không phức tạp, chính là tại cần thời điểm, tỷ như Matthew tại nào đó thành thị tổ chức đại hình hoạt động hoặc là có mới điện ảnh tác phẩm phát hành, các fans có thể tích cực hưởng ứng, trực tiếp đi hiện trường cùng rạp chiếu phim duy trì.

Helen - Hermann chuyên môn vi Matthew phân tích qua, về sau Hollywood chủ lưu thương nghiệp điện ảnh chiếu phim hình thức, sẽ càng ngày càng cực đoan hóa, tối điển hình đem thể hiện tại cuối tuần đầu trên box office, tương lai cuối tuần đầu box office khả năng chiếm cứ một bộ phim Bắc Mĩ box office một phần ba thậm chí một nửa, hoặc là càng nhiều.

Cứ như vậy, liền cần phim box office tại cuối tuần đầu liền có thể bùng nổ, dự thụ cùng tuần đầu duy trì, đem trở nên dị thường mấu chốt.

Dựa theo Hollywood lục đại công ty phân tích, tương lai nhất tuyến chế tác tuần đầu box office càng xuất sắc, lấy được thành công tỷ lệ đem càng cao, thậm chí có thể ở trên trình độ nhất định áp qua phản đối danh tiếng ảnh hưởng.

Trừ đó ra, Thiên Sứ trù tính công ty còn tại lên kế hoạch lấy Los Angeles nào đó fan ruột làm cơ sở, thành lập một càng thêm cuồng nhiệt người ủng hộ tổ chức.

Như vậy tổ chức vừa có thể cung cấp duy trì, còn có thể làm một loại vũ khí, đi bôi đen mặt khác đối thủ cạnh tranh.

Theo sau, lại có một nhà người quản lý công ty chủ động tìm lên cửa đến, muốn đại lý tương quan nghiệp vụ.

Mọi người đều biết, tương đương một bộ phận Hollywood ngôi sao đều có độc lập người đại diện cùng người quản lý, hai người chức năng cũng có sở bất đồng.

California pháp luật cùng nghề công hội quy định, người đại diện cùng người quản lý có thể nói là có phân biệt rõ ràng quyền lợi phân chia -- người đại diện có thể vi nghệ nhân lấy được công tác, bọn họ công tác chính là tận khả năng nhiều vi nghệ nhân đạt thành lấy được công tác giao dịch; Người quản lý chức trách còn lại là thiết kế, quy hoạch nghệ nhân chức nghiệp kiếp sống, tạo ra nghệ nhân chức nghiệp con đường, bọn họ công tác chính là vì bọn họ hộ khách cung cấp chức nghiệp phương diện cố vấn, cũng vì người đại diện cho bọn họ cung cấp chức nghiệp lựa chọn cung cấp ý kiến cùng đề nghị.

Đơn giản điểm đến nói, người đại diện cấp nghệ nhân cung cấp vào nghề cơ hội, mà người quản lý tắc đề nghị nghệ nhân hẳn là nhận nào cơ hội.

Đan từ trên mặt giấy xem, cũng có thể nhìn ra người đại diện cùng người quản lý ở giữa có minh xác lợi ích xung đột.

Qua lại, Matthew không có thuê qua người quản lý, này một nhân vật trên thực tế do chính hắn cùng Helen - Hermann cộng đồng gánh vác .

Đương nhiên, không thuê người quản lý ngôi sao có rất nhiều, cũng không chỉ hắn này một , tỷ như C+ kì hạ rất nhiều ngôi sao, cũng không có người quản lý.

Người quản lý cùng người đại diện này nghề nghiệp xung đột là hiện rõ ràng , gần nhất mấy năm nay càng ngày càng nghiêm trọng, người trước thậm chí bắt đầu thay thế được người sau chức năng, lặng lẽ vi hộ khách mưu cầu công tác.

Có chút đại bài ngôi sao hoặc là đạo diễn, thậm chí tại thuê người quản lý sau, từ đi người đại diện.

Liền Matthew biết, rời đi C+ Leonardo - DiCaprio liền không có dùng người đại diện, mà là dùng người quản lý hoàn toàn thay thế được người đại diện, cứ việc này không phù hợp [ California nhân tài dự luật ] quy định, lại cũng dần dần trở thành Hollywood bên trong vẻ bình thường.

Matthew cùng tìm lên cửa người đến nói chuyện một lần, vừa không có đáp ứng cùng bọn họ hợp tác, cũng không có cự tuyệt, trước mắt hắn cùng với Helen - Hermann hợp tác phi thường khoái trá, tạm thời không có thuê người quản lý tính toán, hơn nữa người quản lý trọng yếu nhất công năng, tương lai thời gian rất lâu với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn.

Người quản lý lớn nhất tác dụng, chính là kết hợp thực tế tình huống, đề nghị hắn nhận nào cơ hội.

Matthew cơ bản không cần người khác cung cấp phương diện này đề nghị.

Bất quá, có như vậy một nhà người quản lý công ty treo, đối Helen - Hermann cũng là một loại đốc xúc.

Mặt khác, Matthew còn cần một tuyên truyền quan hệ xã hội đoàn đội, phương diện này hắn trực tiếp cùng Helen - Hermann chào hỏi, Helen - Hermann đề nghị là trực tiếp thuê nghiệp nội vận tác thành thục quan hệ xã hội đoàn đội.

Matthew đối với này không có quá lớn ý kiến, thành thục quan hệ xã hội đoàn đội ứng phó lên đột phát sự kiện, sẽ càng thêm có kinh nghiệm.

Từ 1999 năm bước vào Hollywood này giới, trải qua dài đến bảy năm cố gắng sau, Matthew dần dần trèo lên Hollywood ngôi sao tuyến đầu vị trí, bất cứ ngôi sao tuyến đầu cơ bản đều ý nghĩa cự đại danh khí cùng kếch xù thu nhập.

Đồng dạng, sẽ có rất nhiều người dựa vào hắn này ngôi sao tuyến đầu kiếm ăn, hình thành một khổng lồ đoàn đội.

Bởi hắn vừa tiến vào ngôi sao tuyến đầu hàng ngũ, đoàn đội cấu thành tương đối còn tương đối đơn giản, người quản lý không có, người đại diện là Helen - Hermann, luật sư vẫn sử dụng Wilson luật sư, cung cấp tài vụ phục vụ đến từ PwC, Bella - Anderson là tư nhân trợ lý, tuyên truyền quan hệ xã hội đoàn đội ngoại sính, còn có một danh xa tại New York chuyên môn vì hắn mua Apple cổ phiếu cổ phiếu trù tính.

Mặt khác, còn có rất nhiều bên ngoài vì hắn phục vụ nhân tồn tại.

Tỷ như Liszt ở hồng chim cánh cụt công ty cung cấp gia chính phục vụ cùng phòng ốc hằng ngày duy hộ, Horner trang viên thuê hai danh đầu bếp cùng ba danh nữ dong, trang viên cửa có ba danh bảo an hai mươi bốn giờ cắt lượt, Helen - Hermann còn đề nghị hắn thuê một danh tin cậy bảo tiêu đợi đã (vân vân).

Này mấy đồng dạng cần hắn trả giá chân kim bạch ngân đi tiền lương.

Matthew cùng PwC kế toán viên cao cấp thảo luận qua phương diện này, cho dù là không tính toán Matthew cá nhân cùng hằng ngày sinh hoạt phí tổn, chỉ riêng là quanh thân đoàn đội tiền thuê, liền muốn dùng hắn thù lao cùng đại ngôn thu nhập 20%.

Giống người đại diện, luật sư, kế toán viên cao cấp cùng tuyên truyền quan hệ xã hội, muốn thù lao đều không là trực tiếp ra giá bao nhiêu, mà là tương quan thu nhập tỉ lệ phần trăm trừu thành.

Đây cũng là Matthew không lại thuê người quản lý nguyên nhân chi nhất, người quản lý thu nhập đồng dạng là lấy trừu thành phương thức tồn tại, tỉ lệ không thể so người đại diện thấp.

Matthew từng hỏi qua Johnny - Depp cùng Keanu - Reeves, phát hiện hắn ở phương diện này phí tổn trước mắt vẫn là tương đối ít , Keanu - Reeves hoàn hảo, giống Johnny - Depp loại này có được hơn mười người đoàn đội ngôi sao, thanh toán cho đoàn đội thành viên tiền lương có thể đạt tới hắn cá nhân thu nhập ba thành còn nhiều.

Một minh tinh, muốn danh khí, muốn tác phẩm, muốn độ hấp thụ ánh sáng, liền cần vận tác, vận tác đều không là miễn phí .

Đại bộ phận ngôi sao kiếm được nhiều, phí tổn đại, lại không có kinh tế đầu não, thường thường từ thịnh chuyển suy thời điểm, đều sẽ tao ngộ cá nhân tài vụ nguy cơ, nói không chừng vẫn là phá sản bắt đầu.

Matthew cảm giác chính mình hoàn hảo, đầu tư tương đối cẩn thận, tiêu tiền tuy rằng cũng tiêu tiền như nước, nhưng tuyệt sẽ không lung tung lãng phí, trọng yếu nhất là còn có không thiếu Apple cổ phiếu có thể lật tẩy.

Ngày nghỉ giây lát lướt qua, tại ngày nghỉ kết thúc phía trước, Helen - Hermann mang theo một vị đặc thù phóng khách, đi tới Horner trang viên.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 384: Thân Thiện Đại Sứ

“Philip, đây là Matthew.”

Horner trang viên phòng khách bên trong, Helen - Hermann trịnh trọng hướng Matthew giới thiệu một mang ánh mắt cao trung niên người da trắng,“Matthew, đây là Philip - Grande tiên sinh, Liên Hiệp Quốc nạn dân sự vụ cao cấp chuyên viên phòng làm việc phó chuyên viên.”

Nghe đến mặt sau câu nói kia, Matthew lập tức vươn ra tay phải, nhiệt tình cùng trung niên nhân bắt tay, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói,“Ngươi hảo, Grande tiên sinh, nhận thức ngươi rất cao hứng.”

Helen - Hermann ngày hôm qua liền nói với hắn qua, lần này tới được bái phỏng nhân, cùng Thiên Sứ trù tính công ty vẫn chưa hắn mưu cầu Liên Hiệp Quốc từ thiện đại sứ có liên quan.

“Ngươi hảo, Horner tiên sinh.” Gọi là Philip - Grande trung niên người da trắng có vẻ có chút khách khí,“Ta xem qua ngươi diễn viên chính rất nhiều bộ phim, làm người ta ấn tượng khắc sâu.”

Matthew nói câu cám ơn, tiếp đón Philip - Grande cùng Helen - Hermann tùy tiện tọa.

Đối mặt vị này Liên Hiệp Quốc nạn dân thự quan viên, Matthew biểu hiện phi thường có tu dưỡng.

Ba người ngồi xuống sau, nữ dong lập tức đưa tới cà phê, đẳng nữ dong đi sau, Matthew vừa cùng Philip - Grande khách sáo vài câu, Philip - Grande liền chuyển vào chính đề.

“Ta lần này không thỉnh tự đến, là chuyên môn đại biểu Phi Châu nạn dân, hướng ngươi tỏ vẻ cảm tạ .” Philip - Grande nói tương đương khách khí cùng quan phương hóa,“Cảm tạ ngươi cùng Charlize - Theron tiểu thư, vi phi châu nạn dân hướng nạn dân thự quyên tiền 150 vạn dollar.”

Matthew chính sắc nói,“Ta vẫn chú ý Phi Châu tình huống, cũng tưởng giúp Phi Châu bị chiến tranh phá hư gia viên nhân, bất cứ một có lương tri nhân, xem qua bên kia phát sinh hết thảy, đều sẽ làm ra theo ta như vậy lựa chọn.”

Lúc trước hắn cùng Charles - Theron đem đính hôn nghi thức độc nhất vô nhị truyền thông đưa tin quyền bán cho TMZ sau, liền đem tới tay một trăm năm mươi vạn dollar quyên cho Liên Hiệp Quốc nạn dân thự cấp dưới từ thiện ngân sách hội, chuyên môn dùng cho giúp Phi Châu nạn dân.

Này chủ yếu là vâng theo Charlize - Theron ý nguyện, nàng là Phi Châu nhân, đối với Phi Châu có đặc thù cảm tình.

Helen Hermann hợp thời chen vào nói,“Matthew phi thường quan tâm nạn dân tình trạng, nhiều lần chuyên môn tuần tra qua Phi Châu nạn dân trạng huống, không chỉ một lần hướng Phi Châu nạn dân quyên tiền.”

Vô luận là Hollywood, vẫn là làm chính trị, mở to ánh mắt nói dối đều là cơ bản nhất năng lực.

Philip - Grande chăm chú gật gật đầu, phảng phất nhận định Helen - Hermann nói này hết thảy đều là thật .

“Liên Hiệp Quốc nạn dân thự chủ yếu mục đích là bảo hộ nạn dân quyền lợi cùng khỏe mạnh.” Helen - Hermann tiếp tục lái phi cơ,“Grande tiên sinh, quý phương vẫn cố gắng bảo đảm mỗi người có quyền tại một cái khác quốc gia tìm kiếm tị nạn, tìm đến an toàn chỗ tránh nạn cùng tự nguyện về nước, còn tìm kiếm vĩnh cửu tính giải quyết bọn họ khốn cảnh.”

Philip - Grande nói tiếp nói,“Đây là nạn dân thự tôn chỉ.” Hắn trịnh trọng nói,“Chúng ta vẫn tận sức với triệt để trừ tận gốc nạn dân vấn đề.”

Nghe hắn nói như vậy, Matthew cũng lại mở miệng,“Ta cũng hi vọng có năng lực vì như vậy vĩ đại sự nghiệp cống hiến một phần lực lượng.”

“Grande tiên sinh......” Helen - Hermann lần này không có đi vòng vèo, nói thẳng,“Matthew cùng quý phương như vậy, đối với nạn dân vấn đề phi thường quan tâm, cũng tưởng vì nạn dân làm chút thực tế công tác, nếu chúng ta song phương hợp tác mà nói, nhất định có thể đến giúp càng nhiều người, khiến nạn dân vấn đề tại toàn thế giới phạm vi bên trong, gợi ra càng nhiều người chú ý.”

Matthew phía trước đã cùng Helen - Hermann câu thông qua, lúc này nói,“Ta tính toán tại chỉ trong này thành lập hai từ thiện ngân sách hội, một dùng ở giúp gặp chiến tranh thương tích nạn dân, một cái khác dùng đến vì nạn dân trung nhi đồng cung cấp càng tốt sinh hoạt cùng giáo dục bảo đảm.”

Luận lên diễn trò, kia nhưng là hắn chức nghiệp, Matthew đầy mặt trầm trọng,“Không có nhân trời sinh chính là nạn dân, nạn dân là chiến tranh tạo thành ác quả.”

Helen - Hermann nhìn Matthew liếc nhìn, lấy nàng lý giải, Matthew hoàn toàn liền không để ý Phi Châu nạn dân sống hay chết, bất quá hiện tại thoạt nhìn, Matthew gã này kỹ xảo biểu diễn tiến bộ vẫn là rất rõ ràng .

Nghe đi lên cùng nhìn qua, phảng phất Phi Châu nạn dân chính là hắn gia nhân như vậy.

Philip - Grande phi thường tán thành Matthew mà nói,“Horner tiên sinh, ngươi những lời này nói được phi thường chuẩn xác, không có nhân trời sinh chính là nạn dân.”

“Mỗi một ngày, chiến tranh đều tại xé rách mấy ngàn gia đình.” Matthew nói được phi thường xinh đẹp,“Bọn họ khả năng bị bắt rời đi thân nhân, cũng khả năng tại chiến tranh hỗn loạn cục diện trung thất lạc.”

Hắn tăng mạnh ngữ khí,“Trong đó nhi đồng chịu khổ nặng nhất.”

“Nạn dân nguy cơ là toàn cầu tính vấn đề.” Philip - Grande gật đầu phụ họa,“Cần mọi người chung sức hợp tác.”

Matthew lại trầm thống nói,“Nếu không phải chiến tranh, không ai là trời sinh nạn dân, sở hữu nạn dân đều hẳn là được đến tôn trọng cùng đồng tình.”

Không biết vì sao, hắn nói lời này thời điểm, đột nhiên nhớ tới Optimus Prime, nếu trên thế giới thực sự có Transformers mà nói, Trụ tử ca tuyệt đối là một loại rất kỳ lạ tồn tại, tình nguyện chính mình tộc quần chịu khổ chịu khó, cũng muốn khiến dị tộc bọn đại gia được đến hưởng thụ tốt nhất.

Helen - Hermann lại chen vào nói,“Sở hữu có năng lực nhân chung sức hợp tác, mới có thể giải quyết thế giới này tính nan đề, Matthew nguyện ý vì thế cống hiến một phần lực lượng.”

Matthew trịnh trọng nói,“Ta sẽ tận lực giúp kia vài cần giúp nhân.”

Philip - Grande cười cười, nói,“Nạn dân thự vẫn tận sức với liên hợp xã hội lực lượng, nếu Horner tiên sinh có thể gia nhập đến chúng ta trung gian, ta cá nhân hoan nghênh chi chí.”

Hắn không có trực tiếp tỏ thái độ, Liên Hiệp Quốc nạn dân thự thân thiện đại sứ này chức vị, không phải chỉ có Matthew một lựa chọn, cũng không phải hắn một người định đoạt.

Matthew tự nhiên cũng biết điểm này, tại Liên Hiệp Quốc nạn dân thự thân thiện đại sứ thượng, hắn có một trực tiếp đối thủ cạnh tranh, thu dưỡng không thiếu cô nhi Angelina - Jolie.

Nhưng hắn không thể nói thẳng cái gì, nếu trước mặt Philip - Grande mặt nói thẳng Angelina - Jolie thế nào linh tinh , chỉ biết phát ra phản hiệu quả.

Cho nên, mặt sau hắn tiếp tục nói đến Phi Châu nạn dân sự tình.

Quay chụp Black Hawk Down thời điểm, Matthew đi qua Phi Châu Morocco, cũng gặp qua một ít bởi vì chiến loạn lưu lạc đến Morocco hắc nhân, tuy rằng hoàn toàn liền không cái gì cảm giác, nhưng cùng Philip - Grande nhắc tới phương diện này đề tài, lại cũng có vẻ có nhất định kiến thức, mà không phải chỉ biết bán trên khóe miệng công phu.

Nói tóm lại, Matthew cùng Philip - Grande vị này Liên Hiệp Quốc nạn dân thự quan viên gặp, thủy chung đều bao phủ tại nghiêm túc, chăm chú cùng hữu hảo bầu không khí bên trong.

Đại khái bốn mươi phút sau, Philip - Grande chủ động đưa ra cáo từ, Matthew đem hắn đưa đến trang viên suối phun trên quảng trường, Helen - Hermann cùng Philip - Grande cùng tiến lên xe rời đi.

Matthew rất rõ ràng, một ít hắn không có phương tiện nói lời nói cùng không thể làm sự, Helen - Hermann hội làm giúp.

“Grande tiên sinh......”

Rời đi trên xe, Helen - Hermann trực tiếp hỏi,“Ngươi cảm giác Matthew thế nào?”

Philip - Grande tự hỏi vài giây, nói,“Rất không sai, hình tượng khỏe mạnh dương quang, cũng rất có tình yêu.” Hắn tựa hồ biết Helen - Hermann muốn nói cái gì, giành trước nói,“Theo ta cá nhân mà nói, Matthew là thân thiện đại sứ lựa chọn tốt nhất, nhưng Hermann tiểu thư, ta chỉ là một phó chuyên viên, không có tuyệt đối lời nói quyền, nạn dân thự có vài nhân tương đối hướng vào Angelina - Jolie, nàng mấy năm gần đây thu dưỡng không thiếu chiến tranh con mồ côi, đây là nàng ưu thế sở tại.”

Helen - Hermann biết, Matthew ở phương diện này không có cách nào khác so, nếu khiến Matthew mãn thế giới đi thu dưỡng cô nhi, phỏng chừng hắn tình nguyện buông tay này thân thiện đại sứ danh hiệu.

“Ta biết.” Helen - Hermann từ trong túi công văn móc ra một tiểu văn kiện túi, đưa cho Philip - Grande, nói,“Này mấy phỏng chừng có thể khiến rất nhiều người thay đổi chủ ý.”

Mặc dù có New York một vị phú thương từ giữa giật dây bắc cầu, cùng Helen - Hermann cũng có qua nhiều lần tiếp xúc, nhưng Philip - Grande không có lập tức tiếp được túi văn kiện, ngược lại mang theo một tia cảnh giác hỏi,“Đây là cái gì?”

Helen - Hermann biết hắn đang lo lắng cái gì, giải thích nói,“Angelina - Jolie một ít tài liệu.” Nàng nói đơn giản nói,“Jolie hít thuốc phiện, đồng tính luyến, cùng thân ca ca ở giữa có gièm pha, hôm nay bình xét cực kém, truyền thông nhắc tới nàng không chỗ nào không phải là phản đối tin tức, nếu nạn dân thự thỉnh nàng đảm nhiệm thân thiện đại sứ......”

Nàng lắc lắc đầu, không có xuống chút nữa nói.

Philip - Grande tiếp nhận cái kia túi văn kiện, trước tiên mở ra mắt nhìn, lúc này mới thu hồi đến, nói,“Ta sẽ không khiến nạn dân thự biến thành dư luận cười liêu.”

Nếu Helen - Hermann nói đều là thật , tại Angelina - Jolie cùng Matthew - Horner ở giữa làm lựa chọn mà nói, nói vậy nạn dân thự đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn Matthew - Horner.

Helen - Hermann còn nói thêm,“Đến hiện tại Angelina - Jolie còn tại trốn tránh truyền thông, cũng rất có thể thuyết minh vấn đề.”

Philip - Grande nhẹ nhàng gật đầu, hắn ngẫu nhiên sẽ chú ý giải trí tin tức, biết Helen - Hermann lời nói không giả.

Nói xong này mấy, Helen - Hermann chuyển dời đề tài, bắt đầu cùng Philip - Grande nhắc tới Amanda phụ thân, chính là thông qua Amanda bên kia quan hệ, nàng mới liên hệ Philip - Grande này nạn dân thự quan viên.

Nguyên bản, nàng vi Matthew kế hoạch mục tiêu là Liên Hiệp Quốc từ thiện nhi đồng ngân sách hội đại sứ, nhưng gần nhất hai năm nay Iraq chiến tranh cùng Phi Châu địa khu xung đột huyên ồn ào huyên náo, hơn một ngàn vạn người trôi dạt không nơi sống yên, thêm có thể cùng nạn dân thự quan viên kéo lên quan hệ, càng dễ dàng vận tác, cuối cùng tuyển nạn dân thự thân thiện đại sứ.

Duy nhất khiến nàng ngoài ý muốn là, nóng lòng tẩy bạch chính mình Angelina - Jolie cũng tại vận tác này thân thiện đại sứ.

Nếu Angelina - Jolie được đến này thân thiện đại sứ, lại có hai bộ xuất sắc tác phẩm vấn thế, phỏng chừng tẩy bạch cũng không phải việc khó.

Đáng tiếc, vì nàng bên này lợi ích, Angelina - Jolie vẫn là đừng tẩy trắng, tiếp tục cùng Brad - Pitt cùng nhau chịu tiếng xấu thay cho người khác hảo.

Dù sao Angelina - Jolie cùng Brad - Pitt tao ngộ hiện tại ác liệt tình huống, cũng là nàng cùng Matthew một tay kế hoạch , khiến này hai người tiếp tục không xong đi xuống, cũng sẽ không có bất cứ tâm lý gánh nặng.

Liên Hiệp Quốc nạn dân thự sự tình, trong ngắn hạn không có hồi phục, Matthew rất rõ ràng điểm này, hắn có thể kiên nhẫn đợi đi xuống.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 385: Trời Sinh Nữ Vu

Ngắn ngủi ngày nghỉ rất nhanh qua đi, Matthew kết thúc nghỉ ngơi trạng thái, trở lại Disney nhà sản xuất, tiếp tục [ Cướp biển vùng Caribbean: Dead Man's Chest ] quay chụp.

Vì tuyên truyền suy xét, phía trước kịch tổ tại Dominican quay chụp khi một ít trạng huống, đã truyền lưu đi ra ngoài, hơn nữa kịch tổ vỏn vẹn phía sau màn viên chức liền có mấy trăm nhân nhiều, nhiều người nhiều miệng dưới tình huống, có một số việc cũng vô pháp bảo mật.

Dựa theo kịch tổ kế hoạch, một lần nữa quay chụp đệ nhất thiên, Disney nhà sản xuất đại môn phong bế, cấm chỉ ô tô xuất nhập, kịch tổ nhất chúng chủ sáng nhân viên chỉ có thể tại cửa xuống xe, nhận đổ tại Disney nhà sản xuất cửa nhất chúng phóng viên cùng cẩu tử tẩy lễ.

Matthew cũng không ngoại lệ, hắn vừa xuống xe, liền bị phóng viên vây quanh lên.

“Xin hỏi Horner tiên sinh......”

Chung quanh mười mấy phóng viên, nhìn thấy ngăn chặn Matthew, lập tức bắt đầu điên cuồng hỏi,“Kịch tổ có phải hay không tại Dominican lọt vào địa phương dân bản xứ bộ lạc vây công?”

“Là có một điểm tiểu hiểu lầm.” Matthew cũng rất phối hợp kịch tổ tuyên truyền,“Bất quá rất nhanh giải quyết .”

Liền chính hắn đài quan sát được, tại kia chút dân bản xứ trong mắt, Coca-Cola so cái gì Thực Nhân tộc linh tinh thanh danh trọng yếu nhiều.

Lại có một phóng viên lớn tiếng hỏi,“Nghe nói Johnny - Depp tại khách sạn gặp tập kích, là ngươi ra tay cứu hắn?”

Matthew đương nhiên sẽ không trực tiếp thừa nhận, nói,“Không phải tập kích, là một vị cuồng nhiệt Jack - Sparrow phấn ti chuồn vào Depp phòng, muốn thân cận Depp, ta phát hiện sau ngăn lại hắn.”

Nói từ hắn trong miệng nói ra, tất cả đều thay đổi ý tứ,“Này cũng thuyết minh một sự kiện, Jack - Sparrow thuyền trưởng mị lực là vô cùng !”

Nói tới đây, hắn bắt đầu hướng phía trước xê động, các phóng viên lại không chịu dễ dàng phóng hắn rời đi.

Một nữ phóng viên chen đến trước mặt hắn, hỏi,“Có biết chuyện nhân sĩ lộ ra, ngươi cùng Keira - Knightley cũ tình phục nhiên, lại đi đến cùng nhau ?”

“Không thể nào.” Matthew trực tiếp phủ nhận,“Ta cùng Keira vẫn đều là hảo bằng hữu, hiện tại cũng chỉ là hảo bằng hữu.”

Matthew bị phóng viên vây công, theo sau đến Johnny - Depp cũng hảo không đến nơi nào đi, hơn nữa phóng viên cùng cẩu tử càng ngày càng nhiều, nhà sản xuất cửa tình thế tựa hồ tùy thời đều có khả năng thất khống.

Một đội sớm đợi mệnh bảo an từ nhà sản xuất đại môn bên trong xông đến, như dao cắt vào phóng viên đám người trong, tính toán dùng thân thể vi Matthew cùng Johnny - Depp mở đường.

Bên này, Matthew cùng Johnny - Depp tuy rằng tới được thời điểm liền được đến kịch tổ thông tri, có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là vi thoát khỏi phóng viên dây dưa mà buồn rầu.

Bên kia, Eva - Green vừa xuống xe, có mấy cái mới chạy tới phóng viên, nhìn nàng bên kia liếc nhìn, tưởng cũng không có tưởng, liền gia nhập vây công Matthew cùng Johnny - Depp chiến đoàn.

Một đường từ phóng viên vừa đi qua, thẳng đến đi vào Disney nhà sản xuất, Eva - Green cũng không thấy được phóng viên triều nàng bên này nhiều xem một chút.

“Không quan hệ.” Eva - Green bên cạnh Pháp quốc người quản lý nói,“Đợi đến ngươi thành công , truyền thông cùng phóng viên phỏng vấn muốn bao nhiêu có bao nhiêu.”

Tiến vào Disney nhà sản xuất, Eva - Green không có lập tức đi, ngược lại dừng cước bộ, lấy bạch nhãn châu chiếm cứ chừng hai phần ba còn nhiều ánh mắt liếc dưới người quản lý, nói,“Ngươi đi vào trước đi, ta đẳng một hồi.”

Nghe nói như thế, người quản lý theo bản năng quay đầu mắt nhìn nhà sản xuất ngoài cửa, không nói thêm gì, bay thẳng đến studio bên kia đi.

Matthew cùng Johnny - Depp rốt cuộc thoát khỏi phóng viên dây dưa, từ thi sơn huyết hải trong giết vào Disney nhà sản xuất, bất quá hai người thoạt nhìn có chút chật vật, đừng nói Depp một thân tây trang bị chen được nhăn nhúm, liên Matthew kiểu tóc đều rối loạn.

Nếu lúc này mặt sau đến một tiếng bạo tạc, Matthew tuyệt đối không quay đầu lại xem.

“Hải, Matthew.”

Vừa tiến vào Disney nhà sản xuất, Matthew liền nghe đến chào hỏi thanh âm, sau đó thấy được Eva - Green, cười đáp lại nói,“Sớm a, Eva.”

Johnny - Depp nhìn nhìn Eva - Green, Matthew tiếp đón hai người,“Thời gian không sớm , chúng ta nhanh lên đi studio, bằng không Verbinski đạo diễn nên nổi giận .”

Eva - Green xem Johnny - Depp liếc nhìn, gặp Matthew không có giới thiệu ý tứ, cũng không có cùng Depp chào hỏi, đi theo hai người bên cạnh, cùng nhau hướng studio bên kia đi.

“Verbinski đạo diễn tính tình rất lớn sao?” Eva - Green mở miệng hỏi.

Matthew vừa đi vừa nói chuyện,“Hoàn hảo đi, so trong lời đồn James - Cameron tốt hơn nhiều.”

Studio cách rất gần, không đi bao nhiêu xa liền đến , Matthew cùng Johnny - Depp vào phần mình độc lập hoá trang gian, Eva - Green tắc cùng kịch tổ một vị khác nữ diễn viên cộng đồng sử dụng một hoá trang gian.

Cùng quay chụp [ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] khi như vậy, Matthew lại súc râu, cũng để tóc dài, này cũng có hiệu giảm bớt hoá trang cần thời gian, không đến hai giờ, hắn liền một thân Will - Turner trang phục xuất hiện ở studio trung.

Này gian cự đại studio, bị dựng thành rừng mưa nhiệt đới bộ dáng, thậm chí còn chuyên môn tu kiến máng nước, sung làm rừng mưa trung gian thủy đạo.

Matthew đem tùy thân vật phẩm giao cho Bella - Anderson, đứng ở vòng ngoài nhìn một hồi, kịch tổ tiêu phí số tiền lớn xác thật có hiệu quả, cho dù là lấy mắt thường đến quan sát mà nói, dựng ra cảnh trí, cũng cùng trên thực tế rừng mưa nhiệt đới có chín thành tương tự độ.

Kế tiếp muốn quay chụp , là Johnny - Depp cùng Will - Turner đi gặp nữ vu Tia - Dalma vai diễn.

Bất quá, Johnny - Depp cùng Eva - Green tạo hình phi thường rườm rà, đến hiện tại còn không có từ phòng hóa trang trong đi ra.

Mấy ngày hôm trước, Gore - Verbinski đạo diễn tổ cho hắn phát qua bưu kiện, tại Dominican vai diễn quay chụp hoàn tất sau, trở lại Disney nhà sản xuất quay chụp, không lại đơn độc quay chụp Dead Man's Chest vai diễn, còn sẽ quay chụp một ít cảnh tượng trùng hợp [ thế giới chỗ cuối ] vai diễn.

Jerry - Bruckheimer tuy rằng cùng Gore - Verbinski ở giữa có mâu thuẫn, nhưng hai người ở phương diện này vẫn là có nhất trí cái nhìn, muộn nhất bất quá giữa tháng 10, hoàn thành Dead Man's Chest toàn bộ vai diễn, năm nay cuối năm phía trước, tắc kết thúc [ thế giới chỗ cuối ] quay chụp.

Matthew công tác kế hoạch, cũng căn cứ [ Cướp biển vùng Caribbean: Dead Man's Chest ] cùng [ Cướp biển vùng Caribbean: Thế giới chỗ cuối ] làm ra tương ứng điều chỉnh, hắn đã cùng Zack Snyder cùng David - Allison chào hỏi,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] quay chụp nhanh nhất cũng muốn đợi đến sang năm hai ba tháng.

Dù sao này bộ phim định tại 2007 năm phát hành, thời gian vẫn là rất đầy đủ .

Đứng ở trường quay bên ngoài nhìn một hồi, Gore - Verbinski đi tới, Matthew nhìn hắn một cái, Gore - Verbinski rõ ràng là lại đây tìm hắn .

“Matthew.” Gore - Verbinski đi đến hắn trước người, nói thẳng,“Cuối tháng Mười có thời gian sao?”

“Bây giờ còn khó mà nói.” Matthew ăn ngay nói thật,“Ta bên này còn không có xác định tháng mười hành trình.”

Hắn nhìn về phía Gore - Verbinski,“Có chuyện?”

Gore - Verbinski nâng kính mắt, nói,“Ta năm trước chụp kia bộ phim, liền [ Weather Man ], cuối tháng Mười cử hành lần đầu thức.”

Matthew lập tức nói,“Chỉ cần thời gian cho phép, ta nhất định sẽ đi tham gia.”

Gore - Verbinski nở nụ cười, nói,“Kia hảo, ta để người cho ngươi phát mời.”

Năm trước hắn lợi dụng trù bị hai bộ [ Cướp biển vùng Caribbean ] tục tập rảnh rỗi thời gian, chuyên môn quay chụp một bộ do Nicolas Cage diễn viên chính hài kịch điện ảnh.

Đẳng Gore - Verbinski rời đi, Matthew vẫy tay gọi tới Bella - Anderson, khiến nàng ghi nhớ việc này, nếu đến lúc đó không có khác trọng yếu sự, khẳng định sẽ đi tham gia lần đầu thức.

Mặc kệ nói như thế nào, cùng kịch tổ đạo diễn đánh hảo quan hệ đều có ích vô hại.

Hơn nữa tại tiền kì trù bị trung, hắn từng đối Dead Man's Chest kịch bản biểu đạt qua bất mãn, liên hợp Keira - Knightley đưa ra ý kiến, Gore - Verbinski tại châm chước qua đi, cũng tiến hành thích hợp điều chỉnh.

Lúc ấy Matthew bất mãn địa phương, chính là Elizabeth - Swan cùng Jack - Sparrow ở giữa ái muội, hôm nay Will - Turner không phải từng Will - Turner, là phim trung song nhân vật chính chi nhất, lại thêm hắn cũng là ngôi sao tuyến đầu , như vậy tình tiết đối với hắn không có bất cứ ưu việt.

Matthew tại kịch tổ có nhất định lời nói quyền, còn có Keira - Knightley giúp đỡ, theo sau Depp cũng duy trì hắn, Gore - Verbinski cùng kịch tổ cũng liền thuận thế sửa chữa kịch bản.

Này bộ phim cuối cùng thành phiến trong, tuyệt đối sẽ không xuất hiện Elizabeth - Swan đi hôn môi Jack - Sparrow màn ảnh.

Qua hơn hai mươi phút, Johnny - Depp cùng Eva - Green trước sau xuất hiện ở trường quay trong, đạo diễn Gore - Verbinski triệu tập sở hữu tham dự quay chụp hải tặc các diễn viên, cuối cùng dặn dò một phen sau, quay chụp như vậy bắt đầu.

Hai chiếc thuyền gỗ nhỏ tiến vào rừng mưa nhiệt đới trung thủy đạo, chậm rãi hướng về phía trước vạch đi, Matthew cùng Johnny - Depp phần mình ngồi ở một chiếc ngồi thuyền phía trước nhất, lấy cam đoan máy quay phim màn ảnh có thể ưu tiên chụp đến bọn họ mặt.

Đối với cảnh này đến nói, đầu thuyền chính là tiêu chuẩn nhân vật chính vị trí, mặt khác diễn viên đương nhiên không thể lại đây giành, cũng không có cướp tư cách.

Thuyền gỗ đến mục đích , quay chụp tạm dừng một hồi, sau đó chuyển dời đến một gian tạo hình mặt khác nhà gỗ trong.

Quay chụp lại bắt đầu sau, Matthew đi theo phần đông hải tặc trung gian, tiến vào nhà gỗ, sau đó thấy được một thân nữ vu trang điểm Eva - Green.

Xác thực điểm đến nói, Eva - Green không có làm quá mức đặc thù trang điểm, chỉ là đứng ở nơi đó, liền tự mang một loại tà ác cùng tối tăm thần bí khí tức, phảng phất nàng bản thân chính là một nữ vu, vừa có thể mĩ đến mức khiến người hít thở không thông, lại có thể phân liệt nhân linh hồn.

Không hề nghi ngờ, Eva - Green trời sinh liền thích hợp đóng vai loại này tràn ngập thần bí khí tức xấu nữ nhân, đóng vai rắn rết nữ nhân.

Theo sau một đoạn thời gian trong, Matthew đều đang khẩn trương bận rộn Will - Turner quay chụp, trở lại Los Angeles sau, Keira - Knightley chủ động kéo ra cùng hắn ở giữa cự ly, hai người lại về tới hảo bằng hữu vị trí.

Matthew đối với này cũng không ngoài ý muốn, duy nhất nghi hoặc là, Keira - Knightley tại một lần quay chụp sau, chuyên môn tìm hắn hỏi qua, tinh dầu là từ địa phương nào mua ......

Cùng lúc đó, cùng Matthew tương quan một ít công tác, đều tại đẩy vào trong, Disney ảnh nghiệp chủ động liên hệ Helen - Hermann, bàn bạc National Treasure tục tập quay chụp công việc.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 386: Nhược Thế Quần Thể

Thiên Sứ trù tính công ty phòng khách bên trong, Helen - Hermann nghênh đón một vị phóng khách, Disney ảnh nghiệp đại biểu Mike - Stan.

Ngồi ở rộng rãi đan nhân trên sô pha, Mike - Stan nhìn Helen - Hermann, trên mặt tất cả đều là thành ý,“Phía trước bởi vì Disney bên trong vấn đề, National Treasure này hạng mục tục tập, vẫn kéo dài, hiện tại Disney ảnh nghiệp đi lên quỹ đạo, chúng ta tính toán đem National Treasure đệ nhị bộ đề lên nhật trình.”

“Đây là chuyện tốt a.” Helen - Hermann biết Mike - Stan từng tại National Treasure hạng mục trung đảm nhiệm qua sản xuất quản lý, do nàng ra mặt lại đây cũng không kỳ quái,“Ta cùng Matthew cũng vẫn đợi này hạng mục đâu.”

Mike - Stan cười nói,“National Treasure box office đại bán, Matthew cá nhân kêu gọi lực cống hiến cự đại, chúng ta cố ý mời nguyên bản nhóm người trở về tục tác.”

Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu,“Matthew đối với cùng Disney ảnh nghiệp hợp tác phi thường hài lòng, cũng tưởng tiếp tục hợp tác đi xuống.” Lời này nói được rất xinh đẹp, nhưng nàng theo sau hỏi,“Đạo diễn Jon Turteltaub cũng trở về sao?”

“Đúng vậy.” Mike - Stan không giống như là đang nói dối,“Chúng ta đã cùng Jon Turteltaub tiếp xúc qua .”

“Như vậy a......” Helen - Hermann châm chước vài giây, sau đó nói,“Matthew cũng tưởng tiếp tục này hệ liệt, hắn đối với loại này trí lực hình mạo hiểm phim hành động phi thường cảm thấy hứng thú.”

Nghe Helen - Hermann nói như vậy, Mike - Stan thoáng nhẹ nhàng thở ra, lần này bước đầu tiếp xúc tựa hồ rất thuận lợi.

Disney ảnh nghiệp phái hắn lại đây, một là hắn từng tại National Treasure đảm nhiệm sản xuất quản lý, cùng Matthew cùng Helen - Hermann đều nhận thức, hai là hắn chức vị không tính trọng yếu, liền tính Helen - Hermann đưa ra quá phận điều kiện, song phương kế tiếp còn có đàm đường sống.

Ngoài ra, hắn còn có một trọng yếu mục đích , thử Matthew - Horner cùng hắn trù tính công ty tâm lý điểm mấu chốt.

Hôm nay Matthew - Horner đã không phải phía trước Matthew - Horner .

Disney ảnh nghiệp phi thường rõ ràng điểm này, muốn trước lý giải Matthew - Horner bảng giá, lý tưởng nhất , hắn có thể trực tiếp cùng Thiên Sứ trù tính công ty đàm phán ổn thỏa.

Cho nên, lại xả vài câu sau, Mike - Stan uyển chuyển hỏi,“Helen, Matthew tại đãi ngộ phương diện, có đặc thù yêu cầu sao?”

“Không đặc biệt yêu cầu.” Helen - Hermann ngữ khí rất bình thản,“Hằng ngày đãi ngộ cùng [ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ như vậy là có thể.”

Mike - Stan cười gật đầu, này mấy đều không là vấn đề.

Helen - Hermann thanh âm như trước vững vàng,“Thù lao phương diện, chúng ta yêu cầu thích hợp gia tăng.”

“Có thể.” Mike - Stan nghe được thích hợp từ này, cho rằng thật là thích hợp,“Công ty cũng có phương diện này kế hoạch.”

Hắn ngay sau đó vấn đề,“Helen, có thể biết được Matthew yêu cầu thù lao là bao nhiêu sao?”

“Hai ngàn vạn dollar !” Helen - Hermann bình tĩnh nói.

Mike - Stan thiếu chút nữa không đứng lên, hơi hơi trừng lớn ánh mắt,“Hai...... Hai ngàn vạn dollar?”

Này nơi nào là thích hợp, rõ ràng chính là công phu sư tử ngoạm a !

Helen - Hermann mà nói còn không có nói xong,“Hai ngàn vạn dollar là cơ sở thù lao, ngoài ra còn có 10% toàn cầu box office phân thành !”

Tuy rằng không phải hai mươi gia hai mươi cao nhất thù lao yêu cầu, nhưng hai ngàn vạn dollar thêm 10% box office phân thành, cũng là Hollywood rất hiếm thấy kếch xù thù lao .

Mike - Stan đương nhiên sẽ không đồng ý, liền tính hắn đồng ý cũng không có dùng, Disney ảnh nghiệp cũng sẽ không đáp ứng.

“Này không có khả năng.” Mike - Stan rõ ràng Disney ảnh nghiệp điểm mấu chốt, quả quyết cự tuyệt nói,“Ngươi yêu cầu thù lao rất quá đáng !”

Helen - Hermann lại không có loại này giác ngộ, nói thẳng,“Đây là tục tập thù lao.”

Mike - Stan tranh cãi nói,“Liền tính là tục tác, ngươi yêu cầu thù lao cũng quá cao .”

“Điểm này đều không cao.” Helen - Hermann chậm rãi nói,“Từ [ Vua Bọ Cạp ] bắt đầu tính lên,[ Cướp biển vùng Caribbean ],[ Dawn of the Dead ], National Treasure,[ Smith vợ chồng ]......”

Nàng đột nhiên tăng thêm ngữ khí,“Matthew đã liên tục ngũ bộ phim box office siêu cấp đại bán, chẳng sợ trong đó box office thấp nhất một bộ [ Dawn of the Dead ], toàn cầu box office cuối cùng cũng đạt tới hai ức dollar cấp bậc !”

Mike - Stan tự nhiên biết này mấy đều là sự thật.

Helen - Hermann tiếp tục nói,“Xin hỏi, phóng nhãn toàn bộ Hollywood, bây giờ còn phát triển ngôi sao trong, ai làm ra qua như vậy thành tích? Ai thể hiện qua như thế cự đại thị trường kêu gọi lực?”

Mike - Stan nghĩ nghĩ, tìm không thấy có thể phản bác Helen - Hermann danh tự.

“Hai ngàn vạn dollar !” Helen - Hermann thanh âm tại tăng thêm,“Lại thêm 10% toàn cầu box office phân thành, đây là chúng ta điểm mấu chốt.”

Mike - Stan trên mặt tươi cười thu lên, nói,“Hermann tiểu thư, hiện nay trừ nắm chắc mấy cái ngôi sao, không ai đương được như thế thù lao.”

Helen - Hermann nhàn nhạt nói,“Đối với National Treasure mà nói, Matthew chính là hữu hạn ngôi sao ! đừng quên nhiều gia cơ cấu công bố thị trường điều tra số liệu, có một phần ba Bắc Mĩ người xem là vì Matthew mà lựa chọn mua phiếu quan khán National Treasure.”

Tục tập diễn viên chính trong đàm phán thiên nhiên liền có đủ ưu thế, Mike - Stan rất rõ ràng điểm này, cho dù là như thế, Helen - Hermann khai ra điều kiện cũng quá phận .

Làm sản xuất phương một thành viên, hắn đương nhiên muốn đè thấp bảng giá, nói,“Hermann tiểu thư, ta không cảm giác ngươi theo như lời thành ý ở nơi nào.”

Helen - Hermann biết Mike - Stan không có quyền quyết định, cũng không dong dài, dứt khoát nói,“Như vậy đi, Mike, ngươi có thể đem của ta điều kiện mang về Disney ảnh nghiệp.”

Mike - Stan suy xét một hồi, nhẹ nhàng gật đầu,“Có thể, ta sẽ chi tiết hướng công ty báo cáo ngươi khai ra bảng giá.” Hắn đứng lên, lại đối chọi gay gắt nói,“Hermann tiểu thư, hi vọng chúng ta kế tiếp còn có lại bàn cơ hội.”

Helen - Hermann mỉm cười, lại không có nói tiếp, cùng hắn bắt tay chia tay.

Nhìn Mike - Stan rời đi, Helen - Hermann ngồi trở lại trên sô pha, hiện tại tình thế cùng lúc trước Matthew kiệt lực tranh thủ National Treasure nam chính khi vừa vặn tương phản, Matthew không hẳn cần National Treasure tục tập này hạng mục, mà National Treasure tục tập phi thường cần Matthew, thậm chí có thể nói Matthew không thể thiếu, National Treasure vốn là điển hình thương nghiệp giải trí điện ảnh, muốn khiến Matthew tiếp tục biểu diễn Ben Gates nhân vật này, xả cái gì giao tình cùng hợp tác khoái trá đều là hư , chỉ có kếch xù thù lao mới là chân chính thành ý.

Hơn nữa tại nàng xem đến, National Treasure tục tập trừ kếch xù thù lao ngoài, đối với Matthew ý nghĩa cũng không lớn, tương lai Matthew có hai bộ [ Cướp biển vùng Caribbean ] tục tác, còn có [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] cùng Akiva - Goldsman hạng mục, cũng không khuyết thiếu trọng lượng cấp nhân vật cùng công tác.

Nếu National Treasure tục tập lớn nhất giá trị chính là thù lao, bọn họ đương nhiên muốn đem bảng giá kêu cao một điểm .

Nếu đẳng [ Cướp biển vùng Caribbean: Dead Man's Chest ] phát hành, hơn nữa box office đại bán mà nói, nàng dám trực tiếp hô lên 20+20 đứng đầu bảng giá.

Bất quá, Helen - Hermann rất rõ ràng, Matthew vừa mới bước vào nhất tuyến, muốn khiến Disney ảnh nghiệp móc ra như vậy một bút có thể nói khủng bố cự ngạch thù lao, cũng không phải một chuyện dễ dàng.

Dù sao nàng cùng Matthew không nóng nảy, mọi người từ từ nói chuyện hảo, không đến vạn bất đắc dĩ, Disney ảnh nghiệp cũng sẽ không mạo cự đại phiêu lưu đổi mới nam chính.

Hôm nay đã không phải vừa khởi bước giai đoạn , nàng có Matthew này tấm vương bài nơi tay, được đến đề cao không chỉ là kinh tế thu nhập, còn có trong giới địa vị cùng với cùng chế tác công ty đàm phán khi lời nói quyền.

Helen - Hermann thực ra biết, chính mình trọng yếu nhất công tác, chính là như thế nào có thể lưu lại Matthew, phòng ngừa hắn bị mặt khác công ty đục khoét nền tảng.

Xa tại Matthew không xu dính túi, vẫn là tiểu tử nghèo thời điểm, nàng liền nhận thức hắn , song phương hợp tác nhiều năm, nàng tự nhận là trên thế giới này lý giải nhất Matthew - Horner nhân, Matthew - Horner người này, tâm hắc mặt dày cùng duy lợi là đồ tuyệt đối là thích hợp nhất hình dung.

Nếu có nhân khai ra ích lợi cự đại điều kiện, Matthew - Horner người như thế nhất định sẽ không chút do dự đạp điệu nàng, đổi mới một danh người đại diện.

Không chỉ là Matthew - Horner, trong giới loại tình huống này thật sự là nhiều lắm.

Người đại diện muốn lưu lại một tay mang lên ngôi sao, cũng không phải không có cách nào, Helen - Hermann liền suy xét ba sách lược, một là cùng Matthew nhiều năm hợp tác tình nghị, liền tính Matthew người nọ tương đối khốn kiếp, nhưng hai người vẫn là có chút giao tình ; Hai là vì hắn mưu cầu càng lớn lợi ích, người khác có thể cho nàng như thường có thể cấp, lấy Matthew tính tình, khẳng định sẽ không đi ăn máng khác; Ba là lấy nàng làm trung tâm, tạo ra Matthew toàn bộ phục vụ đoàn đội, như vậy Matthew muốn đi ăn máng khác mà nói, phí tổn sẽ phi thường ngẩng cao.

Nghĩ đến đây, Helen - Hermann lấy xuống viền đen kính mắt, nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, người đại diện này nghề cũng không phải như vậy dễ làm .

Nhớ rõ thế kỷ trước chín mươi niên đại, mỗ gia tạp chí từng phát biểu một phần cùng loại với thăm hỏi lục bàn Michael - Ovitz đưa tin, trong đó đem Hollywood người đại diện này chức nghiệp vô hạn thần thoại, nói cái gì giống Tom - Hanks, Tom - Cruise, Julia - Roberts, Steven - Spielberg đều là người đại diện thủ hạ quân cờ, tựa như điện ảnh trung đạo cụ như vậy mặc cho người đại diện bài bố, Michael - Ovitz vẫn là Hollywood phía sau màn đại thủ, thực tế khống chế giả linh tinh Vân Vân......

Nếu là thật sự là như vậy liền hảo, Hollywood mỗi năm cũng sẽ không có nhiều như vậy ngôi sao sa thải trù tính công ty cùng đổi mới người đại diện ,C+ lại càng sẽ không đối mặt giống Leonardo - DiCaprio cùng Tom - Cruise như vậy hộ khách xói mòn , Tom - Cruise sa thải Pat - Kingsley cũng sớm liền xong đời .

Không có ngôi sao hộ khách, người đại diện đau đầu; Bưng ra ngôi sao hộ khách, người đại diện đồng dạng đau đầu.

Helen - Hermann cảm giác, người đại diện mới là Hollywood trung nhược thế quần thể.

Đương nhiên, nàng cũng chính là nghĩ như vậy, người đại diện đối mặt phổ thông diễn viên thời điểm, tuyệt đối chiếm cứ ưu thế địa vị.

Ai là này trong giới chân chính nhược thế quần thể, có lẽ Helen - Hermann cũng không nói rõ, nhưng ai là chân chính cường thế quần thể, liên tiểu diễn viên đều rõ ràng thấu đáo.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 387: Weinstein

“Ai là Hollywood tối cường thế quần thể?”

Studio trung nghỉ ngơi khu bên trong, đối mặt Eva - Green vấn đề này, Matthew lập tức cấp ra đáp án,“Khẳng định không phải chúng ta diễn viên.”

Eva - Green tóc tai bù xù, tựa như trong lời đồn thời Trung Cổ nữ vu như vậy, nàng hảo kỳ hỏi,“Dựa theo của ngươi lý giải, là nào quần thể?”

Trường quay trung vang lên bắt đầu quay chụp thanh âm, Matthew nhìn thoáng qua, Johnny - Depp bắt đầu tại trước màn xanh chạy như điên, mặt sau theo tới một đám truy đuổi giả, toàn bộ diễn viên trang điểm, đều cùng Jack - Sparrow như vậy quái dị.

Eva - Green cũng nhìn về phía bên kia, tiến vào kịch tổ quay chụp này hai ngày, nàng thân thiết cảm nhận được cùng [ Kingdom of Heaven ] quay chụp khi bất đồng, Matthew cùng Johnny - Depp có thể nói kịch tổ cao nhất giai tầng nhân, đạo diễn Gore - Verbinski cũng phi thường tôn trọng bọn họ, thậm chí nghe nói này hai người từng liên hợp đến, hiếp bức kịch tổ sửa đổi kịch bản, đạo diễn Gore - Verbinski cùng người sản xuất Jerry - Bruckheimer không thể không thỏa hiệp.

Nàng phi thường xác định, Matthew cùng Johnny - Depp tuyệt đối là Hollywood nhất tuyến đại cast.

Có lẽ bọn họ một phân lượng còn chưa đủ trọng, nhưng này hai người rõ ràng giao tình rất tốt, tại tuyệt đại đa số vấn đề bên trên đều đồng tiến đồng lui.

Trường quay quay chụp lúc này kết thúc, Eva - Green tiếp tục đề tài vừa rồi,“Diễn viên đến nhất tuyến, bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua.”

“Có thể nói như vậy.” Matthew nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ tán thành Eva - Green mà nói, tiếp còn nói thêm,“Nhưng Hollywood chung quy là người sản xuất trung tâm chế, nếu nhất định muốn tại Hollywood hành nghề giả trung tìm đến cường thế quần thể, trừ đầu tư đám kia bọn đại gia, người sản xuất liên minh mới là tối cường thế quần thể.”

Hắn nhắc nhở nói,“Eva, Hollywood như là diễn viên công hội, đạo diễn công hội, biên kịch công hội, nhiếp tượng sư công hội đẳng công hội, mỗi lần bãi công nhằm vào chính là chế tác nhân liên minh, đàm phán đối tượng cũng là người sản xuất liên minh.”

Eva - Green từng tại New York đại học học tập qua, lập tức minh bạch Matthew trong lời ý tứ, nói,“Chế tác nhân liên minh đại biểu là nhà tư sản lợi ích.”

“Bingo......”

Matthew búng ngón tay kêu vang,“Chúng ta đều là bị nhà tư bản áp bức bóc lột nghèo khổ giai tầng a.”

Lời này đem Eva - Green đậu được nở nụ cười, nói,“Matthew, ngươi muốn tính nghèo khổ giai tầng mà nói, giống ta loại này diễn viên có phải hay không người vô sản ?”

Matthew cũng cười lên,“Người vô sản có thể thanh thanh bạch bạch đến, lại thanh thanh bạch bạch đi.”

Tiếng bước chân đột nhiên từ trái phía sau vang lên, Matthew không cần quay đầu nhìn, cũng biết là Keira - Knightley lại đây .

“Một thợ rèn, một nữ vu.”

Nhân còn chưa tới, kia một ngụm giọng England điều trước truyền tới,“Ghé vào cùng nhau, sẽ trò chuyện cái gì?”

Eva - Green nhìn Keira - Knightley liếc nhìn, vừa lúc có kịch tổ công tác nhân viên đi tới, đứng lên đối Matthew nói,“Của ta vai diễn sắp quay chụp , một hồi lại trò chuyện.”

Matthew đối với nàng khẽ gật đầu,“Một hồi lại trò chuyện.”

Eva - Green kéo thời Trung Cổ váy, hướng tới trường quay trung đi.

Keira - Knightley vẫn nhìn nàng bóng dáng, kéo ra một cái ghế, ngồi ở Matthew bên cạnh, hỏi,“Như vậy xấu nữ nhân ngươi cũng để ý?”

“Xấu?” Matthew lắc lắc đầu,“Keira, ngươi có hay không ánh mắt.”

“Chẳng lẽ không xấu sao?” Keira - Knightley hừ một tiếng, thấp giọng nói lên,“Nàng ánh mắt, trên cơ bản tất cả đều là bạch nhãn châu, rất đáng sợ. Nàng khóe mắt cùng khóe miệng rủ xuống phá lệ lợi hại, màu da quá mức tái nhợt, rõ ràng phóng túng quá độ. Còn có, nàng cho người ta một loại rất âm u cảm giác, vừa thấy liền không là hảo nữ nhân.”

Matthew có chút bất đắc dĩ, nói,“Được rồi, ta thừa nhận, Keira. Eva không có ngươi xinh đẹp.”

Keira - Knightley lại hừ một tiếng, hơi hơi nhướn lên gương mặt, mang theo vài phần kiêu ngạo, nói,“Ngươi không cần lấy lòng ta, lấy lòng ta cũng không có dùng.” Nàng cố ý nhắc nhở nói,“Ngươi đừng quên, chúng ta từ Dominican trở về trên phi cơ đã nói hảo , về sau chỉ làm bằng hữu !”

Matthew quay đầu nhìn về phía đi vào trường quay trung Eva - Green,“Chính là bởi vì ta nhớ rõ, cho nên ta mới chuẩn bị theo đuổi Eva - Green.”

“Loại này mang theo âm u khí chất nữ nhân cũng có thể hạ thủ được?” Keira - Knightley tựa hồ rất khinh thường.

“Vì sao không hạ thủ được?” Matthew dùng miệt thị ánh mắt nhìn về phía Keira - Knightley,“Tối thiểu nàng có một điểm so ngươi cường.”

Keira - Knightley thói quen tính cắn môi dưới, than thở nói,“Ta còn thật không phát hiện.”

Matthew ánh mắt rơi xuống,“Keira, nàng ngực so ngươi đại !”

Nghe nói như thế, Keira - Knightley đằng đứng lên, đột nhiên đề cao thanh âm,“Matthew - Horner !” Nàng rút ra bên hông đạo cụ kiếm, chỉ hướng Matthew,“Ngươi tên hỗn đản này, lượng ra kiếm của ngươi đến, ta muốn với ngươi quyết đấu !”

“Ngươi xác định?” Matthew vươn ra một bàn tay, gạt ra Keira - Knightley kiếm, nói,“Keira, ngươi biết dùng kiếm sao?”

Chung quanh có mấy cái kịch tổ công tác nhân viên chú ý tới bên này tình huống, bất quá nhìn thoáng qua, lại bận rộn phần mình công tác đi, Matthew cùng Keira - Knightley thường xuyên tại trong kịch tổ hồ nháo, bọn họ sớm đã thành thói quen.

Matthew đưa ra đề nghị,“Không bằng như vậy, một hồi kịch tổ nghỉ ngơi thời điểm, chúng ta đi giữa sân quyết đấu, thế nào?”

“Ngươi để người trói chặt tay chân.” Keira - Knightley biết, chính mình cùng Depp thêm vào cùng một chỗ, cũng đánh không lại tên hỗn đản này,“Ta liền với ngươi quyết đấu !”

Matthew lười tiếp tục đề tài này, làm ép xuống thủ thế,“Hảo, thân ái , ngồi xuống đi, bọn họ đều đang nhìn ngươi đâu.”

Keira - Knightley ngắm bốn phía liếc nhìn, thu hồi đạo cụ kiếm, thở phì phì một lần nữa ngồi xuống.

“Đều lâu như vậy .” Nàng lại đối Matthew nói,“Ngươi còn lấy lời kiểu này cố ý kích thích ta.”

Matthew nghĩ nghĩ, rất chăm chú nói,“Ta hướng ngươi giải thích, Keira.” Hắn chuyển dời đề tài,“Nghe nói ngươi tại tranh thủ Chanel đại ngôn?”

Keira - Knightley lắc lắc đầu,“Không nhất định có thể lấy đến.”

“Nguyện của ta Truyền Kỳ thường lưu thế nhân trong lòng, vĩnh viễn rõ ràng như mới.” Matthew xem qua Chanel nữ sĩ những lời này, hỏi,“Là Chanel nào chủng sản phẩm? Chanel số năm?”

“Không phải.” Keira - Knightley lại lắc đầu,“Là Coco Chanel.”

Matthew tuy rằng đối với thời trang hiểu được không phải rất nhiều, nhưng cũng biết Coco Chanel so ra kém Chanel số năm,“Này cũng rất không sai , có Chanel đại ngôn, ngươi ly nhất tuyến càng gần.”

Keira - Knightley cường điệu nói,“Còn không có lấy đến.” Nàng chần chờ một chút, vẫn là đối Matthew nói,“Ta có một đối thủ cạnh tranh, ta tại nàng trước mặt không có ưu thế.”

“Ai a?” Matthew phối hợp hỏi.

“Ta từng là nàng thế thân.” Keira - Knightley không có nói rõ, chỉ là hàm hồ nói,“Rất nhiều người cho rằng ta vĩnh viễn cũng không bằng nàng.”

Matthew ẩn ẩn có điều phỏng đoán,“Ân?”

Keira - Knightley không có nói tiếp, chỉ chỉ trường quay bên kia,“Có trợ lý đạo diễn lại đây , nên ngươi lên sân quay chụp .”

Mắt thấy Keira - Knightley không muốn đề, Matthew cũng không truy vấn, tại trợ lý đạo diễn lại đây nhắc nhở sau, đứng dậy vào trường quay, chuẩn bị gia nhập đến quay chụp trong.

Trường quay cơ bản lấy màn xanh cấu thành, chỉ có dưới chân bộ phận, lấy vật liệu gỗ cùng nhựa cây dựng thành thân thuyền bộ dáng, Matthew cần tại một hồi hỗn chiến làm bối cảnh màn ảnh trung, cùng Davy Jones triển khai ác đấu.

Đương nhiên, ác đấu trung không thể thiếu Jack - Sparrow thuyền trưởng.

Tuy rằng Will - Turner là song nam chính chi nhất, tại [ Hắc Trân Châu hào nguyền rủa ] trung, thắng được gần với Jack - Sparrow tán dương cùng duy trì độ, nhưng Matthew không thể không thừa nhận, đệ nhất bộ phim qua đi, Jack - Sparrow đã là này hệ liệt hạch tâm .

Matthew nhân vật rất được hoan nghênh, xa xa vượt qua từng Will - Turner, nhưng không thể phủ nhận, nếu Jack - Sparrow thuyền trưởng khuyết thiếu Johnny - Depp giao cho hắn điên loạn,[ Cướp biển vùng Caribbean ] khả năng chỉ là kỳ nghỉ hè quá trường đồ ngọt, vĩnh viễn cùng “Cá tính” Hai chữ xả không hơn quan hệ.

Cảnh này quay chụp trung, Matthew cùng Johnny - Depp đối mặt đối thủ, đều là toàn thân treo đầy động tác bắt giữ khí diễn viên.

Davy Jones cùng này bộ hạ tạo hình cùng động tác trường hợp, cùng với cái kia có thể thôn phệ linh hồn ma thuyền “Người Hà Lan bay” màn ảnh toàn do CG hoàn thành, trước do diễn viên tiến hành động tác bắt giữ, lại do đặc hiệu chế tác nhân viên lấy CGI hợp thành.

Cứ như vậy, quay chụp trở nên tương đương rườm rà, thường xuyên bởi vì diễn viên động tác bắt giữ khí ra vấn đề mà tạm dừng, Matthew cũng là chụp một hồi nghỉ một lát, cơ bản không có một màn ảnh sẽ vượt qua mười giây.

Đến mặt sau, muốn lợi dụng hiện có cảnh tượng, quay chụp đệ tam bộ At World's End trung một ít leo cao màn ảnh, hắn dứt khoát trực tiếp từ trong trường quay triệt đi ra, giao cho đặc kĩ diễn viên đến hoàn thành.

Từ Dominican trở về sau, kịch tổ bắt đầu tại Dead Man's Chest cùng At World's End gian áp dụng hai bộ liên chụp phương thức, chỉ cần màn ảnh thích hợp liền nhất tịnh hoàn thành quay chụp, bởi vậy tại chung kết thiên At World's End trung bất luận cảnh tượng hoặc nhân vật, sẽ cùng tiền hai bộ cường liệt hô ứng, đây cũng là đạo diễn Gore - Verbinski cùng Disney ảnh nghiệp xuất phát từ tiết kiệm thời gian bớt tốn sức ngoài suy xét.

Will - Turner cùng David - Jones động tác hí, từ buổi sáng bắt đầu, đứt quãng quay chụp đến tiếp cận buổi chiều ba giờ, bởi Anh quốc diễn viên Bill - Nighy thể lực theo không kịp, quay chụp tạm thời gián đoạn, đợi ngày thứ hai lại quay chụp này bộ phận hí.

Matthew một ngày công tác tạm thời tạm thời kết thúc, cùng Keira - Knightley cùng Johnny - Depp chào hỏi, trở lại hoá trang gian, chuẩn bị tẩy trang rời đi.

Hoá trang sư vừa cho hắn tẩy trang, hoá trang gian ngoại liền truyền đến tiếng đập cửa, theo sau Bella - Anderson đẩy cửa đi đến.

Không trọng yếu sự mà nói, Bella - Anderson sẽ không ở lúc này đi tìm đến, Matthew nhìn về phía nàng, hỏi,“Có chuyện?”

Bella - Anderson gật gật đầu, lại không có mở miệng nói chuyện.

Matthew đối với chính mình chuyên dụng hoá trang sư nói,“Mia, còn lại ta chính mình đến đi.”

Gọi là Mia hoá trang sư rất sẽ xem sự, lên tiếng sau, tiếp đón hai danh trợ lý cùng nhau ly khai hoá trang gian.

Bella - Anderson đóng chặt cửa, nói thẳng,“Helen vừa gọi điện thoại tới, Harvey - Weinstein hôm nay đi tìm nàng.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 388: Quyền Phát Hành

Nghe được Harvey - Weinstein tên này, Matthew khẽ gật đầu, hắn đương nhiên biết Harvey - Weinstein là ai, Weinstein huynh đệ tuyệt đối là Hollywood độc lập sản xuất giới cao nhất đại lão, chế tác nhân liên minh trung kiên nhân vật chi nhất, phóng nhãn toàn bộ Hollywood, cũng có thể nói quyền lực cự đại nhân.

Này hai huynh đệ điện ảnh công ty từ chín mươi niên đại sơ chân chính quật khởi, trở thành Hollywood độc lập giới điện ảnh cờ xí, sau đó gia nhập đến Oscar trận này trò chơi trong, từ chín mươi niên đại trung bắt đầu, Harvey - Weinstein triệt để cải biến Oscar trò chơi quy tắc, nếu nói phía trước Oscar quan hệ xã hội sẽ ảnh hưởng đoạt giải mà nói, từ Harvey - Weinstein vận tác [ English Patient ] đạt được Oscar tốt nhất phim sau, Oscar chân chính tiến vào quan hệ xã hội quyết định đoạt giải thời đại.

Trong đó tác phẩm tiêu biểu không thể nghi ngờ là Shakespeare in Love xử lý [ Cứu vớt binh nhì Ryan ],[ Chicago ] lực áp [ đàn dương cầm gia ], đồng thời còn bưng ra vài vị Oscar tối thủy ảnh đế ảnh hậu......

Đến hiện tại, mọi người nhắc tới Gwyneth - Paltrow dựa vào Shakespeare in Love lấy đến Oscar tốt nhất nữ chính, còn tất cả đều trở thành cười liêu cùng gièm pha.

Đương nhiên, có vô số nữ diễn viên muốn noi theo Gwyneth - Paltrow, chẳng sợ tối thủy Oscar ảnh hậu, kia cũng là ảnh hậu, có thể khiến thân giới bạo trướng.

Tự nhiên mà vậy , có thể đem nhân bưng đến Oscar đề danh thậm chí đoạt giải Harvey - Weinstein, cũng trở thành vô số nam nữ ngôi sao truy đuổi mục tiêu.

Mọi người đều biết, độc lập giới điện ảnh xa so Hollywood chủ lưu phim thương mại giới càng thêm hỗn loạn, làm tay cầm cự đại quyền lực Harvey - Weinstein, này sinh hoạt cùng công tác tác phong có thể nghĩ.

Đại chế tác phim thương mại tư bản cấu thành phức tạp, tương ứng quyền lực chế ước càng thêm rõ ràng, hơn nữa đầu tư trên ức dollar thất bại phiêu lưu cự đại, một khi thất bại mà nói đủ để cho phụ trách đạo diễn cùng chế tác nhân một đời không thể phiên thân.

Độc lập sản xuất tài chính nơi phát ra tương đối chỉ một, đầu tư quy mô tương đối nhỏ, phiêu lưu áp lực đồng dạng cũng nhỏ, quyền lực thường thường sẽ tập trung, giống Harvey - Weinstein vận tác phim, chủ yếu lấy Oscar xung thưởng làm chủ, thường thường mỗi năm tụ tập kết ba bốn bộ vi học viện đặc biệt định chế phim hướng Oscar khởi xướng trùng kích, chỉ cần có một bộ có thể lấy đến trọng yếu giải thưởng, chẳng sợ mặt khác tất cả đều thất bại, Oscar hiệu ứng gia thành dưới, cũng đủ để thực hiện lợi nhuận.

Từ chín mươi niên đại trung đến hiện tại, Harvey - Weinstein làm tạp độc lập điện ảnh, xa so ở trên Oscar đạt được thành công điện ảnh nhiều, nhưng hắn cùng Bob - Weinstein trước sau chưởng khống điện ảnh công ty, quy mô cùng lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, hai huynh đệ thân gia cũng càng ngày càng dày.

Loại này kinh doanh hình thức chỉ thích hợp tiểu đầu tư độc lập điện ảnh, đổi thành phim bom tấn mà nói, một bộ đầu tư 2 ức dollar đại chế tác thất bại, khả năng liền vạn kiếp bất phục.

Không chút nào khoa trương nói, trải qua mấy năm nay phát triển, Harvey - Weinstein đã là Hollywood độc lập sản xuất giới biển chữ vàng .

Giống đại danh đỉnh đỉnh Judy - Dench, cùng Harvey - Weinstein hợp tác Shakespeare in Love khi, vì lấy lòng Harvey - Weinstein, lấy xuống tốt nhất nữ phụ, trực tiếp đem Harvey - Weinstein danh tự xăm ở trên mông, hơn nữa tuyên bố chỉ cần có tất yếu, nàng có thể tại Oscar trên thảm đỏ triển lãm này xăm hình......

Đối với sở hữu đối Oscar tồn tại dã tâm diễn viên đến nói, Harvey - Weinstein tên này, có được cự đại ma lực cùng lực hấp dẫn.

Bất quá, đối với chuyên chú vào thương nghiệp phát triển ngôi sao đến nói, Harvey - Weinstein cũng chính là người qua đường tồn tại, Weinstein huynh đệ cực ít đặt chân nhất tuyến thương nghiệp đại chế tác.

Đến nay đặt chân sâu nhất thương nghiệp đại chế tác, cũng chỉ là tham dự Lord of The Rings ba bộ khúc tiểu bộ phận đầu tư.

Trừ tại Oscar cùng độc lập giới điện ảnh hiển hách thanh danh, Matthew nghe qua Harvey - Weinstein nhiều nhất đồn đãi, còn là hắn thích đem nữ diễn viên gọi đi khách sạn thử vai, họp hoà đàm công tác, chỉ cần tại Hollywood hỗn thượng mấy tháng nhân, cơ bản đều minh bạch này ý nghĩa cái gì.

Giới nội từng có nghe đồn, cùng Harvey - Weinstein hợp tác qua đại bộ phận nữ diễn viên, bao gồm Gwyneth - Paltrow đẳng nữ ngôi sao, đều cùng Harvey - Weinstein có một chân.

Nghe nói năm đó Gwyneth - Paltrow cùng Brad - Pitt tương luyến khi, Brad - Pitt từng tìm tới Harvey - Weinstein, thiếu chút nữa đem này gã ục ịch đánh.

Trả giá cùng hồi báo như vậy giao dịch, tại Hollywood rất bình thường, bất quá hôm nay Hollywood chung quy không phải năm sáu mươi niên đại , giao dịch cơ bản đều thành lập tại ngươi tình ta nguyện trên trụ cột, rất ít sẽ xuất hiện bắt buộc tình huống, nhưng Matthew nghe được nghe đồn, Harvey - Weinstein thích làm loạn, hơn nữa có đôi khi sẽ đối một ít phổ thông tiểu diễn viên dùng cường.

Kia vài tiểu diễn viên bách với hắn quyền thế, hoặc là chính mình tương lai, cũng chỉ có thể nén giận.

Bất quá, đường đi hơn nhiều , chung quy sẽ gặp được khanh.

Hiện tại này tin tức độ cao lưu thông thời đại, một người muốn phong tỏa toàn bộ tin tức rất không hiện thực, Hollywood đại lão cùng có thể mang đến cơ hội đứng đầu các cự tinh, đều chú ý phong lưu mà không hạ lưu, giống Michael Bay, hắn cũng có tiếng thích cùng chính mình kịch tổ nữ diễn viên làm cùng một chỗ, thanh danh so với Harvey - Weinstein hảo nhiều lắm.

Dùng cường số lần nhiều, chung quy sẽ gặp được cái loại này không tưởng nén giận nữ nhân, có lẽ Harvey - Weinstein có thể áp chế một lần hai lần, nhưng số lần nhiều, truyền thông cùng cảnh sát áp lực cũng sẽ tăng lớn, đến lúc đó lại có nhân từ sau lưng đẩy một phen......

Như vậy một tin tức vài phút liền có thể truyền khắp toàn thế giới thời đại, một khi bị như vậy gièm pha quấn lên, tẩy đều tẩy không sạch sẽ.

Matthew rất rõ ràng, Hollywood này giới phi thường hiện thực cùng thế lực, ngay cả hắn chính mình cũng không ngoại lệ.

Nếu có nhân bị cự đại gièm pha quấn thân, tưởng cũng có thể nghĩ đến, tất cả mọi người sẽ đứng ra, khẩn cấp ra sức đánh chó rơi xuống nước, nhanh chóng phân rõ giới hạn.

Hollywood vốn là cái dạng này.

Hắn vẫn là tiểu diễn viên thời điểm, từng nghe vừa rồi bước vào giới một lâm thời diễn viên nói qua, Hollywood không có tiềm quy tắc, Hollywood không có quyền sắc giao dịch, Hollywood sạch sẽ như là một đầm Bích Thủy, Hollywood kiện toàn chế độ tránh né sở hữu màu đen giao dịch......

Matthew lúc ấy chỉ trở về cái kia lâm thời diễn viên một câu: Hollywood chân TMD sạch sẽ ! sạch sẽ không giống như là nhân loại thế giới.

Không biết vị kia lâm thời diễn viên, nhìn thấy Harvey - Weinstein khi, sẽ có cái gì ý tưởng?

Có lẽ Harvey - Weinstein cùng trong lời đồn kia vài nữ diễn viên cùng nữ ngôi sao, đều là thuần khiết luyến ái quan hệ, bất quá luyến tình duy trì thời gian ngắn một điểm.

Matthew tự nhận là cũng không phải người tốt, tại nữ nhân phương diện tâm địa gian giảo một điểm đều không thiếu, nhưng tuyệt sẽ không không phẩm đến dùng cường, không nói mặt khác, chỉ riêng là khả năng lưu lại hậu hoạn, liền phi thường đáng giá cảnh giác.

Hắn không quên sơ tâm, sơ tâm lại là dùng đến hưởng thụ , mà không phải cho mình chọc phiền toái .

Ngắn ngủi vài phút thời gian, Matthew trong đầu lóe qua vô số về Harvey - Weinstein ý niệm.

“Helen có nói cụ thể sự tình sao?” Hắn hỏi.

Bella - Anderson lắc đầu,“Không có, Helen chỉ nói cùng [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] có liên quan.” Nàng lập tức đưa điện thoại di động đưa tới,“Helen khiến ngươi cho nàng hồi một điện thoại.”

Matthew tiếp nhận di động, bấm gọi Helen - Hermann dãy số,“Là ta, Helen.”

Helen - Hermann thanh âm lập tức vang lên,“Harvey - Weinstein vừa đến công ty đi tìm ta, vì [ Sparta ba trăm dũng sĩ ].”

“Hắn muốn làm cái gì?” Matthew khẽ nhíu mày,“Chúng ta cùng hắn không có nghiệp vụ lui tới đi?”

Điện thoại bên kia Helen - Hermann nói thẳng,“Harvey - Weinstein muốn [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] phát hành quyền, ta cùng hắn không quen, cũng cơ bản không có lui tới, là Frank - Miller giới thiệu tới được.”

Đại khái khả năng là đoán được Matthew đối với này mấy quá mức phức tạp nhân sự quan hệ không quá lý giải, nàng lại giải thích nói,“Frank - Miller cùng Harvey - Weinstein từng có hợp tác,[ Tội Ác chi thành ] chế tác mới là Weinstein huynh đệ kì hạ Dimension Films, phát hành phương là Miramax.”

Matthew nghi hoặc hỏi,“Weinstein huynh đệ không phải đã rời đi Miramax sao?”

“Lúc ấy xác định phát hành [ Tội Ác chi thành ] thời điểm, Harvey - Weinstein cùng Bob - Weinstein còn tại Miramax.” Helen - Hermann ở trong điện thoại giải thích nói,“Bọn họ năm nay mới chính thức thoát ly Miramax, sáng lập Weinstein ảnh nghiệp, hiện tại Dimension Films là thuộc về Weinstein ảnh nghiệp một công ty con.”

Nàng tạm dừng một chút, tiếp còn nói thêm,“[ Tội Ác chi thành ] sau khi thành công, Harvey - Weinstein nhận thức đến Frank - Miller tác phẩm giá trị, nếu không phải hắn đang bận rộn cùng Walt Disney nháo phân gia, chúng ta chỉ sợ cũng cầm không được [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] điện ảnh trao quyền, hiện tại Weinstein huynh đệ đã thoát ly Miramax, cùng Walt Disney phân rõ giới hạn, có tinh lực xử lý điện ảnh phương diện sự vụ , nhưng [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] bản quyền, đã đến chúng ta trong tay.”

Matthew cười cười,“Chúng ta vận khí không sai.”

Dựa theo Helen - Hermann thuyết pháp, nếu không phải Weinstein huynh đệ cùng Walt Disney mâu thuẫn, bọn họ rất khó từ Frank - Miller trong tay lấy đến [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] điện ảnh trao quyền.

Chung quy Frank - Miller đã cùng Weinstein huynh đệ hợp tác qua [ Tội Ác chi thành ] .

Hắn lắc lắc đầu, hỏi,“Helen, Harvey - Weinstein không phải chỉ đối độc lập điện ảnh cảm thấy hứng thú sao?”

Helen - Hermann bình tĩnh nói,“[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] từ trên bản chất đến nói, cũng là một bộ độc lập điện ảnh.”

Matthew nghĩ nghĩ,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] chỉ có thiên không chi vũ ảnh nghiệp như vậy một tiểu điện ảnh công ty làm đầu tư phương, xác thật có thể đưa vào độc lập phim hàng ngũ.

“Ngươi thấy thế nào chuyện này?” Matthew lại hỏi.

“Harvey - Weinstein năng lực phi thường cường, hắn sáng lập Weinstein ảnh nghiệp có được nhất định phát hành năng lực, điểm ấy không thể nghi ngờ.” Helen - Hermann thanh âm vẫn là như vậy đạm mạc,“Nhưng hắn so ra kém Warner Bros, chúng ta lại không tính toán xung thưởng !”

“Cũng phải a.” Matthew nở nụ cười,“Ngươi như thế nào nói với hắn ?”

“Thiên không chi vũ ảnh nghiệp đã cùng Warner Bros ký tắt phát hành hiệp nghị.” Helen - Hermann chậm rãi nói,“Chúng ta không tất yếu đắc tội Harvey - Weinstein như vậy đại lão, ta tất cả đều đẩy đến thiên không chi vũ ảnh nghiệp trên đầu.”

Matthew minh bạch ,“Khiến David - Allison đi giang Harvey - Weinstein? Chủ ý này không sai.”

Helen - Hermann không quản Matthew mà nói, ngược lại nhắc nhở một câu,“Ngươi là này hạng mục mấu chốt, phải chú ý, Harvey - Weinstein khả năng sẽ tìm tới ngươi.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 389: Thiên Chi Kiêu Tử

“Harvey, ta có thể vì ngươi dẫn tiến......”

Malibu một nhà tư nhân hội sở bên trong, mang mũ cao bồi Frank - Miller đối Harvey - Weinstein nói,“Nhưng ta chỉ phụ trách vì ngươi giới thiệu.”

Mập lùn Harvey - Weinstein ngồi trên sô pha, cầm lấy xì gà trừu một ngụm, phun ra miệng đầy sương khói, nói,“Frank, ta nói qua khiến ngươi làm khác sao?”

Frank - Miller an ổn ngồi ở trong một chiếc sô pha khác, không nói gì thêm.

Bởi vì nhân tình quan hệ, hắn nhận Harvey - Weinstein mời, trước đây đã đem Helen - Hermann giới thiệu cho Harvey - Weinstein, nhưng trừ giới thiệu, hắn cũng sẽ không làm càng nhiều.

Tuy rằng là [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] nguyên tác giả, cũng sẽ trên danh nghĩa biên kịch, nhưng lại không phải ngốc tử, người khác không có khả năng bởi vì hắn vài câu, liền tùy ý làm ra đề cập mấy ngàn vạn dollar đầu tư quyết định, Weinstein huynh đệ xác thật thành công chế tác phát hành [ Tội Ác chi thành ], Warner Bros thực lực có vẻ tuyệt không sai.

Frank - Miller tưởng thực rõ ràng, hắn chỉ là đem David - Allison cùng Jack giới thiệu cho Harvey - Weinstein, song phương như thế nào đàm, liền không quan hắn sự tình .

[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] cuối cùng là do Warner Bros vẫn là Weinstein ảnh nghiệp phát hành, thực ra đối với hắn này nguyên tác giả đến nói, không có quá lớn phân biệt.

Harvey - Weinstein hấp xì gà, nhìn nhìn đồng hồ, lập tức liền đến ước định hảo thời gian , kia hai người còn không xuất hiện......

Nếu không phải trùng hợp tại Frank - Miller chỗ đó nhìn mấy cái đoạn ngắn, hắn cũng sẽ không đối [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] như thế cảm thấy hứng thú, cái kia gọi là Zack Snyder quay chụp, do Matthew - Horner diễn viên chính mấy cái đoạn ngắn, cá nhân phong cách dị thường rõ ràng, mang cho nhân thị giác trùng kích lực quá lớn, tại cao tốc chậm kính cùng cường điệu tranh sơn dầu bàn bối cảnh phụ trợ dưới, chỉ làm cho nhân cảm giác Matthew - Horner phảng phất Chiến Thần hàng lâm như vậy.

Làm một vận tác điện ảnh nhiều năm lão thủ, hắn nhạy bén nhận ra trong đó khả năng tồn tại giá trị, trước không nói lên kế hoạch trung điện ảnh như thế nào, chỉ riêng là giống như Chiến Thần bàn Matthew - Horner, liền khả năng dẫn phát hàng loạt nữ tính phấn ti truy phủng.

Hắn nghe Frank - Miller nói qua chi tiết tình huống, Matthew - Horner khẳng định sẽ đảm nhiệm này hạng mục nam chính, Matthew - Horner này vài năm biểu hiện, cực kỳ giống phía trước Tom - Cruise, bao giờ cũng là diễn một bộ điện ảnh, box office liền bạo tạc một bộ.

Nếu này có tỷ lệ rất lớn là kiếm tiền cơ hội, vẫn là một tên mao đầu tiểu tử đầu tư điện ảnh, hắn tự nhiên muốn thử đem cơ hội lãm đến chính mình trong tay.

Larry - Allison cái kia nhi tử, bất quá chính là Hollywood tân thủ.

Phòng khách môn bỗng nhiên bị người từ bên ngoài gõ vang, Harvey - Weinstein dụi tắt xì gà, thanh thanh yết hầu, nói,“Mời vào.”

Cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, hội sở công tác nhân viên mang theo hai người đi đến, phía trước cái kia để màu nâu vàng trung tóc ngắn, mặt sau cái kia đầy mặt râu quai nón.

Harvey - Weinstein lập tức phán đoán ra, phía trước đây là David - Allison, mặt sau cái kia là người sản xuất Jack, nghe nói phía trước là Ridley - Scott trợ thủ.

Kia hai người càng chạy càng gần, hắn lại không có lập tức đứng lên, vẫn là đĩnh đạc ngồi trên sô pha.

David - Allison hướng về sô pha bên kia đi, bỗng nhiên nhíu mày ngừng lại, hắn nghe thấy được một luồng khói vị, rất không thích mùi khói.

Hắn dừng lại, râu quai nón Jack cũng ngừng lại.

Harvey - Weinstein gặp này hai người dừng lại, trong lòng lóe qua một tia không vui, nhưng hắn dù sao cũng là Hollywood thành danh nhiều năm đại lão, lập tức đứng lên, hướng về David - Allison bên kia đi.

Frank - Miller nhanh chóng theo sau, vi song phương làm giới thiệu.

David - Allison cùng Harvey - Weinstein nắm tay, nói hai câu lời khách sáo, nhịn không được ho khan vài tiếng, không khỏi hỏi dẫn bọn hắn tới được hội sở công tác nhân viên,“Còn có mặt khác phòng khách sao?”

Tên kia công tác nhân viên không biết hắn là có ý tứ gì, đành phải tình hình thực tế trả lời,“Có.”

David - Allison quay đầu đối với Harvey - Weinstein nói,“Chúng ta đổi địa phương trò chuyện đi.” Hắn lại thuận miệng giải thích một câu,“Ta không thích mùi khói.”

Harvey - Weinstein trên mặt nhục động dưới, vẫn là gật đầu,“Kia hảo, chúng ta đổi địa phương.”

Tại công tác nhân viên phối hợp dưới, vài người này rất nhanh vào liền nhau một gian phòng khách, Frank - Miller rất thông minh, trước tiên cáo từ rời đi, còn lại giữa song phương khách sáo vài câu, thẳng đến chủ đề.

“Ta nghe Helen - Hermann nói, Harvey ngươi muốn ta đầu tư chế tác [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] phát hành quyền?” David - Allison có thể nói thiên chi kiêu tử, thêm lại không có dùng đến Harvey - Weinstein địa phương, nói chuyện tương đương trực tiếp,“Nếu là chuyện này mà nói, chúng ta liền không dùng nói chuyện, của ta thiên không chi vũ công ty đã cùng Warner Bros đàm phán ổn thỏa phát hành quyền .”

Harvey - Weinstein là lần đầu tiên cùng David - Allison giao tiếp, hơn nữa làm nhiều năm như vậy Hollywood đại lão, đối với David - Allison như thế gọn gàng dứt khoát nói chuyện phương thức có chút không thích ứng.

“David, ngươi không nghe nghe ta điều kiện sao?” Harvey - Weinstein áp chế trong lòng không khoái,“So Warner Bros hậu đãi rất nhiều.”

“Không tất .” David - Allison trực tiếp lắc đầu,“Tiền tài đối với ta đến nói, chính là con số trò chơi mà thôi.”

Lời này khiến Harvey - Weinstein tương đương không nói gì, nghẹn chừng vài giây, mới nói,“Weinstein ảnh nghiệp phi thường có thành ý, chúng ta có thể cam đoan, Weinstein ảnh nghiệp có thể cùng ngươi thiên không chi vũ triển khai toàn diện hợp tác.”

Đặt ở phía trước Miramax huy hoàng nhất niên đại, có được Walt Disney như vậy bình đài, hắn xem đều sẽ không xem David - Allison người như thế liếc nhìn, hiện tại tình huống lại bất đồng , hắn cùng với Walt Disney nháo phiên, thoát ly Miramax đi ra lần thứ hai gây dựng sự nghiệp, vừa thành lập Weinstein ảnh nghiệp cần tài nguyên, đặc biệt là tài chính cùng phim tài nguyên.

Ai đều biết, David - Allison rất có tiền.

Nghe được Harvey - Weinstein mà nói, David - Allison lại nhíu mày, Harvey - Weinstein ngữ khí trên cao nhìn xuống, phảng phất có thể cùng Weinstein ảnh nghiệp hợp tác, là hắn người như thế vinh hạnh như vậy.

Liên Harvey - Weinstein chính mình cũng không có nhận ra, thường niên ra lệnh đã thói quen , đối với người trẻ tuổi bao giờ cũng là theo bản năng bày ra đại lão cái giá.

Nếu là tuổi trẻ diễn viên, khẳng định sẽ khúm núm, nhưng David - Allison như thế nào sẽ ăn này một bộ.

“Warner Bros cũng sẽ cùng thiên không chi vũ ảnh nghiệp toàn diện hợp tác.”

Harvey - Weinstein ngữ khí khiến David - Allison rất khó chịu, hắn nói thẳng,“Harvey, Weinstein ảnh nghiệp thực lực có thể so sánh được với Warner Bros sao?”

Không đợi Harvey - Weinstein trả lời, David - Allison còn nói thêm,“Nói như thế, Harvey. Ngươi có, Warner Bros đều có. Ngươi không có , Warner Bros còn có. Ta vì sao không lựa chọn Warner Bros?”

Nói xong, hắn liền đứng lên,“Xin lỗi, ta còn có khác sự tình.”

Harvey - Weinstein nhìn David - Allison, David - Allison nói xong cáo từ mà nói, xoay người hướng về phòng khách cửa đi, rất có Larry - Allison cuồng nhân phong phạm.

Râu quai nón Jack bất đồng, David - Allison có thể không để ý Harvey - Weinstein, bởi vì hắn có như vậy tư bản, nhưng hắn còn muốn tại Hollywood này trong giới dốc sức làm.

Hắn đứng lên, đối Harvey - Weinstein gật gật đầu, lại nói câu khách khí nói, lúc này mới triều David - Allison bên kia đi,

Harvey - Weinstein ngồi trên sô pha, vẫn nhìn David - Allison đi ra phòng khách.

Là thế giới này thay đổi? Còn là hắn đã lạc hậu ? Này mấy đi đến Hollywood hỗn tân nhân, đều như vậy cuồng ngạo ? Harvey - Weinstein sắc mặt không phải rất hảo xem.

Chẳng lẽ hắn không biết, nơi này là Hollywood, không phải thung lũng điện tử? Vẫn là nói hắn cho rằng hắn lão tử Larry - Allison kia một bộ cuồng ngạo diễn xuất, tại Hollywood cũng có thể xài được?

David - Allison đi đến hội sở cửa, tài xế đã đem xe mở lại đây.

Râu quai nón Jack từ phía sau truy lại đây, nhắc nhở nói,“David, Harvey - Weinstein không phải người tốt.”

David - Allison lại không để ý,“Ngươi cảm giác ta là người tốt sao?”

Râu quai nón Jack nghĩ nghĩ, dứt khoát không nói gì thêm.

“Chúng ta không có khả năng đem phát hành quyền giao cho Weinstein ảnh nghiệp.” David - Allison cảm giác râu quai nón Jack là nhân tài, nói đơn giản nói,“Nói đến nói đi đều là kết quả này, vì sao không trực tiếp điểm đâu? Chẳng lẽ vì Harvey - Weinstein mặt mũi, liền muốn lãng phí của ta thời gian? Của ta thời gian rất quý giá.”

Hắn mục tiêu là đại đầu tư đại chế tác thương nghiệp điện ảnh, hơn nữa đã tại Warner Bros chỗ đó mở ra cục diện, Harvey - Weinstein cùng Weinstein ảnh nghiệp đối với hắn không có bất cứ tác dụng, nếu không có giá trị, làm gì lãng phí thời gian?

Đối với không có giá trị nhân, hắn xem đều lười xem một chút, nếu không phải bận tâm Frank - Miller này nguyên tác giả, hắn căn bản là sẽ không đến.

Có giá trị nhân, tỷ như giống Matthew - Horner như vậy, hắn vui trả giá cự ngạch thù lao biểu hiện chính mình thành ý.

Hai người lên xe, râu quai nón Jack vẫn là nhắc nhở một câu,“Tốt nhất cùng Matthew, Zach cùng Helen chào hỏi, Harvey - Weinstein tại trong giới lực ảnh hưởng phi thường lớn, rất nhiều người đối với hắn đều tâm tồn cố kỵ, Hollywood cũng rất ít có hắn muốn làm lại làm không được sự tình.”

“Ta biết.” David - Allison gật gật đầu,“Ta sẽ tự mình cho bọn họ gọi điện thoại.”

Hắn đối với Zack Snyder cùng Matthew có đầy đủ tin tưởng,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] ký thác Zack Snyder sở hữu lý tưởng, Matthew - Horner người kia duy lợi là đồ, Harvey - Weinstein có thể mở ra so với hắn càng hậu đãi điều kiện?

David - Allison ô tô rời đi sau không lâu, Harvey - Weinstein cũng ngồi trên ô tô, hắn trước cấp Frank - Miller gọi điện thoại, hỏi vài câu về [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] trao quyền sự, rất nhanh phán đoán ra, Weinstein ảnh nghiệp là không có khả năng khiến Frank - Miller vi ước, lấy xuống [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] điện ảnh bản quyền.

Hắn tự hỏi một đoạn thời gian, đối trên phó điều khiển trợ thủ nói,“Ngươi tra một chút Matthew - Horner điện thoại.”

Harvey - Weinstein có chính mình phán đoán, Matthew - Horner mới là này hạng mục mấu chốt, nếu có thể thu phục Matthew - Horner, vấn đề sẽ đơn giản rất nhiều.

[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] đối với Weinstein ảnh nghiệp là cơ hội, có thể lấy đến tay tốt nhất.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 390: Không Chịu Đựng Nổi

Matthew là tại quay chụp cửu đại hải đạo vương trong lúc tiếp đến Harvey - Weinstein điện thoại, Harvey - Weinstein nói thẳng muốn cùng hắn gặp một mặt, bất quá Matthew phía trước đã tiếp đến David - Allison điện thoại, lấy [ Cướp biển vùng Caribbean ] quay chụp bận rộn làm lý do, uyển cự Harvey - Weinstein mời.

David - Allison ở trong điện thoại nói được rất rõ ràng, Harvey - Weinstein bởi vì [ Tội Ác chi thành ] quan hệ, muốn lấy xuống [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] phát hành quyền.

Weinstein ảnh nghiệp tuy rằng vừa thành lập, nhưng không ai hoài nghi Harvey - Weinstein năng lực, Weinstein ảnh nghiệp khẳng định có đủ đại quy mô phát hành một bộ phim năng lực.

Nhưng muốn tại Warner Bros cùng Weinstein ảnh nghiệp ở giữa lựa chọn mà nói, e đại đa số người đều sẽ lựa chọn Warner Bros.

Matthew không cùng Harvey - Weinstein gặp mặt, cũng là vì tránh né mâu thuẫn sinh ra, hắn từ râu quai nón Jack chỗ đó, nghe nói David - Allison cùng Harvey - Weinstein gặp trải qua, David - Allison đương nhiên có thể làm như vậy, hắn cũng có như vậy tiền vốn.

Nhưng hắn bất đồng, hắn chung quy là diễn viên, có thể tránh né cùng trong giới đại lão phát sinh xung đột, liền muốn tận khả năng tránh né, cùng Harvey - Weinstein nháo ra mâu thuẫn, không phải sáng suốt lựa chọn.

Lại nói, hắn cũng xác thật bề bộn nhiều việc,[ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ đang tại tăng ca quay chụp.

“Ngươi làm thực chính xác.”

Trong studio, thừa dịp quay chụp khe hở Matthew thời gian nghỉ ngơi, Helen - Hermann đến gần hắn bên cạnh, nói,“Chúng ta không có khả năng bởi vì Harvey - Weinstein muốn lấy đến phát hành quyền, liền đem phát hành quyền nhượng cho hắn. Harvey - Weinstein phi thường có quyền thế, tại trong giới lực ảnh hưởng cự đại, như vậy vừa có thể tỏ rõ thái độ, cũng có thể tránh né sinh ra mâu thuẫn khả năng.”

Matthew gật gật đầu,“Ta cũng tưởng không đến càng tốt biện pháp .”

Nếu hắn là một siêu cấp cự tinh mà nói, hoàn toàn có thể làm mặt trực tiếp cự tuyệt Harvey - Weinstein, liền tính Harvey - Weinstein muốn làm cái gì, siêu cấp cự tinh bản thân kêu gọi lực cùng thương nghiệp giá trị, cũng đủ để chống lại hắn.

Nhưng hiện giai đoạn, đối mặt như vậy trong giới đại lão, tốt nhất vẫn là cẩn thận một điểm.

“Hắn đối thương nghiệp giới điện ảnh ảnh hưởng đại sao?” Matthew hỏi.

“Không có độc lập giới điện ảnh lớn như vậy.” Helen - Hermann đối với này phương diện hiển nhiên từng có chuyên môn lý giải,“Nhưng cũng có nhất định lực ảnh hưởng, hắn cùng với nhiều vị người sản xuất giao hảo, nói một điện thoại có thể quyết định nào đó hạng mục nam nữ nhân vật chính đó là khoa trương, bất quá ảnh hưởng đến một ít người sản xuất lựa chọn cùng quan cảm, cũng không tính quá khó.”

Nàng nhắc nhở Matthew,“Harvey - Weinstein tiến vào Hollywood hơn hai mươi năm, từ chín mươi niên đại trung hậu kỳ bắt đầu, chính là người sản xuất liên minh trung thành viên trung tâm, không cần xem nhẹ hắn thực lực.”

Matthew rất rõ ràng, nhân mạch mạng lưới quan hệ, đồng dạng là thực lực một bộ phận.

Helen - Hermann tiếp tục nói,“Theo ta được biết, năm nay Weinstein ảnh nghiệp không có sản xuất kế hoạch, Harvey - Weinstein tinh lực chủ yếu đặt ở tìm kiếm phát hành phim mặt trên, hắn có bó lớn thời gian, thêm có [ Tội Ác chi thành ] thành công, phỏng chừng hắn sẽ không dễ dàng buông tay.”

“Yên tâm.” Matthew cầm lấy ly hấp nước miếng, nói,“Ta này hai tháng quay chụp, đã bài đầy nhật trình biểu, không có thời gian.”

“Ngươi muốn chú ý một chút.” Helen - Hermann vẫn là nhắc nhở nói,“Hollywood giới liền lớn như vậy, nếu thật đụng phải hắn, tận lực không cần nổi xung đột, đem mọi vấn đề đều đẩy đến David - Allison trên đầu.”

Matthew thận trọng gật đầu,“Ta biết nên làm như thế nào.”

Helen - Hermann vẫn là có chút lo lắng,“Harvey - Weinstein người này, thói quen ỷ mạnh hiếp yếu, đặc biệt là đối mặt diễn viên thời điểm.”

Matthew khẽ nhíu mày,“Liền bởi vì hắn coi trọng [ Sparta ba trăm dũng sĩ ], chúng ta liền muốn vô hạn chế thoái nhượng?”

Helen - Hermann cũng có chút bất đắc dĩ,“Hắn là trong giới đại lão trong đặc biệt bá đạo cái loại này loại hình, hắn coi trọng ngươi, đó là cho ngươi cơ hội, chính là như vậy đạo lý.”

Matthew xòe tay,“Được rồi, chỉ mong ta không có cơ hội như vậy.”

Johnny - Depp lúc này đi tới, Helen - Hermann kết thúc đề tài này, nói,“Ta đi cùng Jerry - Bruckheimer trò chuyện hội.”

“Đi thôi.”

Matthew biết Helen - Hermann gần nhất tại cùng Disney ảnh nghiệp cùng Jerry - Bruckheimer ảnh nghiệp bàn bạc National Treasure tục tập công việc, bất quá vài lần tiếp xúc xuống dưới đều không là rất thuận lợi, hắn bên này 20+10 điều kiện, Disney ảnh nghiệp cùng Jerry - Bruckheimer ảnh nghiệp không thể nhận, mà bọn họ khai ra 1500 vạn dollar thù lao, hắn bên này đồng dạng không thể nhận.

Trước mắt đàm phán lâm vào giằng co, tại Disney ảnh nghiệp không muốn nhượng bộ, hắn bên này lại không thiếu công tác dưới tình huống, này tục tập hạng mục vô cùng có khả năng sẽ trường kì kéo dài đi xuống.

Matthew tuyệt không sốt ruột, Disney ảnh nghiệp đồng dạng cũng không phải rất sốt ruột, Hollywood cùng loại như vậy tục tập đàm phán, đàm thượng vài năm đều có khả năng.

“Nghe Keira nói, ngươi gần nhất gặp điểm phiền toái?” Johnny - Depp ngồi ở Matthew bên cạnh trên ghế,“Harvey - Weinstein?”

“Đúng vậy.” Matthew cũng không cần cùng Depp nói dối, nói thẳng,“Loại này đại lão chú ý, để người thừa nhận không nổi a.”

Johnny - Depp lộ ra ít có đứng đắn thần sắc, nhắc nhở nói,“Về Harvey - Weinstein sự nhiều chú ý một chút, hắn tại trong giới có tiếng bá đạo cùng khó trị.”

“Ta biết.” Matthew trước nghiêm túc đáp một câu, tiếp nói đùa,“So ngươi còn khó làm sao?”

“Ta?” Johnny - Depp chỉ chỉ chính mình,“Ta cùng Harvey - Weinstein không có cách nào khác so, ta nhiều lắm đùa giỡn đùa giỡn đại bài, tên kia thật sẽ ở sau lưng làm nhân.”

Matthew thu hồi vui đùa, nói,“Yên tâm hảo, ta sẽ không đi trêu chọc hắn .”

Johnny - Depp nhún vai,“Vấn đề là hắn đã tìm tới ngươi, lấy hắn qua lại bá đạo làm việc phong cách, không đạt mục đích mà nói, không dễ dàng sẽ buông tay.”

Liên tiếp nghe được Helen - Hermann cùng Johnny - Depp nói như vậy, Matthew cũng ý thức được vị này còn chưa gặp qua mặt Hollywood đại lão, e thật là một thích ỷ mạnh hiếp yếu bá đạo nhân vật.

Hắn bao nhiêu có điểm đau đầu,“Ta trốn tránh điểm hảo.”

Gần nhất này mấy tháng, an ổn chờ ở Disney nhà sản xuất quay chụp [ Cướp biển vùng Caribbean ], Walt Disney vừa đem Harvey - Weinstein cùng Bob - Weinstein đuổi ra khỏi nhà, phỏng chừng Harvey - Weinstein cũng sẽ không trực tiếp tìm đến Disney nhà sản xuất đến.

Johnny - Depp cùng Matthew nói không vài câu, rất nhanh có hắn hí quay chụp, trước vào trường quay, Matthew tiếp tục ngồi ở chỗ này đẳng, hóa trang xong Keira - Knightley lúc này cũng đi tới.

“Ngươi không đi gặp Harvey - Weinstein đi?” Keira - Knightley ngồi xuống sau, quan tâm hỏi.

“Không có.” Matthew lắc đầu,“Ta lấy quay chụp khẩn trương làm lý do, uyển cự hắn mời.”

Keira - Knightley rõ ràng thở ra nhẹ nhõm một hơi, nói,“Không đi liền hảo.” Tiếp, nàng lại nhắc nhở nói,“Ngàn vạn đừng tại khách sạn cùng Harvey - Weinstein gặp mặt.”

Matthew không quá minh bạch,“Ta là nam , cũng không phải nữ .”

“Này khả rất khó nói.” Keira - Knightley hiển nhiên cũng nghe qua liên quan Harvey - Weinstein nghe đồn,“Harvey - Weinstein nói không chừng đối nữ không có hứng thú, sửa đối nam nhân cảm thấy hứng thú đâu? Trong giới nam nữ ăn thông người sản xuất cũng không phải không có.”

“Keira, ta đã buôn bán lời rất nhiều tiền.” Matthew đột nhiên nói lên tựa hồ không quan hệ mà nói,“Dù cho về sau cái gì cũng không làm, cũng sẽ là ngàn vạn phú ông.”

“Ngươi có ý tứ gì a?” Keira - Knightley bất mãn nói,“Hướng ta khoe ra sao?”

Matthew lắc đầu, tiếp tục nói,“Nếu có người dám đối với ta làm như vậy.” Hắn rút ra treo tại bên hông bội kiếm, run lên kiếm hoa,“Ta nhất định đem thứ này, tắc hắn mặt sau !”

Keira - Knightley cùng Matthew quan hệ chặt chẽ, biết đây không phải vui đùa nói, nghĩ nghĩ, vẫn là nói,“Harvey - Weinstein này nhân không phải bình thường bá đạo cùng cố chấp, ta phía trước nghe Emma - Thompson nói qua, lúc ấy nàng cự tuyệt Harvey - Weinstein, vẫn là phi thường kiên định cái loại này, nhưng Harvey - Weinstein cho dù là đến hiện tại, mỗi lần đi Anh quốc đều sẽ cho nàng gọi điện thoại, muốn ước nàng đi ra, còn uy hiếp nàng......”

Khả năng là đề cập đến một vị khác Anh quốc nữ diễn viên, Keira - Knightley nói một nửa, liền ngậm miệng.

Matthew không có cụ thể đi hỏi, từ chính hắn biết được tin tức, tại thêm người chung quanh phản ứng, đủ để được ra Harvey - Weinstein là người thế nào.

Này cũng thuyết minh hắn sách lược vẫn là chính xác , không thể trêu vào tổng có thể tránh được khởi.

Cùng Keira - Knightley hàn huyên vài câu, có trợ lý đạo diễn lại đây thông tri, Matthew cùng Keira - Knightley cũng đi vào trường quay, gia nhập đến quay chụp trong.

Mãi cho đến giữa tháng 10, Matthew trừ thông thường nghỉ ngơi ngoài, cơ bản đều đang bận rộn [ Cướp biển vùng Caribbean ] hai bộ tục tập quay chụp, hắn vai diễn cùng Johnny - Depp cơ hồ đồng dạng nhiều.

Tới gần mười tháng hạ tuần thời điểm,[ Smith vợ chồng ] kết thúc Bắc Mĩ cụm rạp chiếu phim, toàn diện rút khỏi Bắc Mĩ rạp chiếu phim, trải qua hơn năm tháng chiếu phim sau, Bắc Mĩ box office tích lũy đạt tới 2 ức 7520 vạn dollar, tuyệt đối được cho là một lần cự đại thành công.

Theo này bộ phim hạ màn, Matthew cũng thuận lý thành chương trèo lên trong ngoài giới công nhận ngôi sao tuyến đầu vị trí.

Mặt khác,[ Smith vợ chồng ] hải ngoại chiếu phim còn tại tiến hành trung, bất quá chỉ còn dư hơn mười tiểu thị trường, hải ngoại box office cũng đột phá 2 ức 5000 vạn dollar.

Này bộ phim toàn cầu box office tích lũy đạt tới 5 ức 5210 vạn dollar.

Mặc kệ như thế nào cân nhắc,[ Smith vợ chồng ] đều là một bộ thương nghiệp bên trên đạt được cự đại thành công phim.

Trèo lên ngôi sao tuyến đầu không chỉ là Matthew, còn có Charlize - Theron, nàng có Oscar tốt nhất nữ chính gia thân, lại thêm [ Smith vợ chồng ] đại bán, có thể nói năm gần đây ít có thoát ly Oscar ma chú tốt nhất nữ chính.

Matthew cùng Charlize - Theron vẫn duy trì liên hệ, trừ công tác thời gian ngoài, Charlize - Theron đại bộ phận thời gian đều chờ ở Nam Phi.

Tới gần cuối tháng Mười, Matthew cùng [ Cướp biển vùng Caribbean ] mặt khác chủ sáng nhân viên, tạm thời buông xuống trong tay công tác, đồng thời tham dự đạo diễn Gore - Verbinski đạo diễn một bộ khác phim [ Weather Man ] lần đầu thức.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 391: Quyền Cùng Thế

Làm một bộ đầu tư cũng không cao phim, [ Weather Man ] lần đầu thức quy mô cũng không lớn, Matthew cũng rất có khách quý tự giác, cơ hồ không có làm bất cứ dừng lại, liền đi quá trưởng trưởng thảm đỏ, tiến vào phỏng vấn khu.

Hắn vừa tiến vào phỏng vấn khu, đại bộ phận phóng viên đều ném phía trước phỏng vấn đối tượng, nháy mắt vây quanh lại đây.

Matthew có vẻ rất trấn định, hôm nay hắn có thể nói là thân kinh bách chiến, chẳng sợ không có nguyên vẹn chuẩn bị, cũng có thể ứng phó phóng viên vây công.

Nếu là Gore - Verbinski đạo diễn phim lần đầu thức, Matthew lại là Gore - Verbinski hợp tác giả, phóng viên tránh không được hỏi hắn đối Gore - Verbinski cái nhìn.

“Đối lập rất nhiều phim thương mại đạo diễn, Gore chưa bao giờ là một đối kịch tình tùy ý nông cạn nhân, hắn có thể nói rất chú trọng kịch tình phát triển cùng nhân quả, tổng có thể lợi dụng các loại tiểu toái liêu khâu một đại kịch tình, khiến xem ảnh giả có một loại sửng sốt cảm giác.”

Loại này vấn đề đáp án, Matthew sớm đã có chuẩn bị, hơn nữa chuẩn bị còn tương đương đầy đủ,“Gore tác phẩm bao giờ cũng là có khuynh hướng hài kịch hoặc châm chọc ý vị, màu đen hài hước là trọng yếu nhất, quá trình bao giờ cũng là sung sướng mà lại không để nhân lo lắng .”

Trả lời xong vấn đề này, mặc kệ phóng viên tiếp tục hỏi, Matthew trực tiếp tiến vào rạp chiếu phim.

“Thỉnh đi bên này.”

Rạp hát cửa, có công tác nhân viên ý bảo tầng hai, Matthew lên thang lầu, rất nhanh đi vào khách quý phòng nghỉ, phòng nghỉ bên trong đã không ít người , đại bộ phận người đều đến từ [ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ.

Gore - Verbinski đến hiện tại mới thôi tối thành công tác phẩm, cũng chính là [ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ].

Đương nhiên, Matthew cũng thấy được mấy cái qua lại cùng Gore - Verbinski hợp tác qua ngôi sao, tỷ như diễn viên chính qua mĩ bản [ The Ring ] Naomi - Watts.

Cùng lần trước nhìn thấy Naomi - Watts khi bất đồng, bên người nàng bạn trai đã không phải Heath - Ledger , đổi thành một có chút xa lạ nam diễn viên.

Matthew cùng Naomi - Watts đẳng nhận thức nhân chào hỏi, trực tiếp đi phòng khách quý bên trái góc trung,[ Cướp biển vùng Caribbean ] các thành viên ở giới.

“Hải, Matthew.” Eva - Green cách thật xa liền đối với hắn vẫy tay,“Bên này.”

“Ngươi hôm nay thật xinh đẹp.” Matthew đi đến Eva - Green bên cạnh.

Eva - Green tựa hồ đối màu đen quần áo tình hữu độc chung, hôm nay xuyên một kiện màu đen thấp ngực lễ phục dạ hội.

“Một người đến?” Eva - Green hỏi.

Matthew gật gật đầu, một tiếng hai ý nghĩa,“Ta chỉ có một người, đành phải một người lại đây .”

Bỗng nhiên, có người từ trắc phía sau lại đây, vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút, Matthew quay đầu, Johnny - Depp không biết lúc nào, đi tới hắn mặt sau.

Johnny - Depp ghé sát vào một ít, thấp giọng nói,“Ta nhìn thấy Harvey - Weinstein , hắn cũng tới tham gia lần đầu thức .”

Matthew nghi hoặc,“Hắn như thế nào cũng đến?”

“Ai biết.” Johnny - Depp đầu tiên là nhún vai, tiếp còn nói thêm,“Gore này bộ [ Weather Man ] là Paramount kinh điển công ty chế tác , Paramount kinh điển giống như cùng Weinstein huynh đệ tại độc lập điện ảnh bên trên có hợp tác.”

Hắn đang nói đâu, Matthew liền nhìn thấy một tai to mặt lớn gã ục ịch vào phòng khách quý, tới gần phòng khách quý cửa những người đó, bao gồm hôm nay được cho là nhị tuyến ngôi sao Naomi - Watts, một đám đều chủ động tiến lên chào hỏi, có vẻ dị thường nhiệt tình.

Gã ục ịch rất có phái, chỉ là khẽ gật đầu làm đáp lại.

Matthew tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy bản nhân, nhưng ở trên báo chí tạp chí xem qua rất nhiều lần, xác nhận đây chính là Harvey - Weinstein.

Hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được Harvey - Weinstein, nhớ tới đoạn thời gian trước sự tình, còn có Helen - Hermann dặn dò, đối Depp nói,“Ta trước triệt .”

Matthew lo liệu không thể trêu vào tránh được khởi nguyên tắc, liền muốn rời đi phòng khách quý, nhưng phòng khách quý vốn là không lớn, hắn cùng Johnny - Depp đứng thẳng địa phương, cách cửa lại không xa, còn có một Eva - Green tương đương bắt mắt, đã gợi ra Harvey - Weinstein chú ý.

Cái kia gã ục ịch, trực tiếp đi tới.

Johnny - Depp rất đủ ý tứ, đẩy Matthew một phen,“Ta đi cùng hắn chào hỏi, ngươi đi trước.”

Nói là nói như vậy, hai bên cách quá gần , Johnny - Depp căn bản không kịp đi làm, bên kia Harvey - Weinstein đã mở miệng nói,“Matthew - Horner !”

Này thanh âm không tính lớn, lại đủ để truyền lại đây,“Nhìn thấy ngươi thật không dễ dàng a.”

Matthew không có khả năng lại đi , đối với bên kia cười cười,“Nhìn thấy ngươi rất cao hứng, Weinstein tiên sinh.”

Harvey - Weinstein đi nhanh tới, trước nhìn Matthew liếc nhìn, tiếp ánh mắt tại Eva - Green trên người dừng lại vài giây, lúc này mới nói,“Bảo ta Harvey đi.”

Hắn nói xong, lại đối Eva - Green nói,“Ngươi là người Pháp?”

Eva - Green không biết vì sao, cảm giác đối phương ánh mắt bên trong có chút nói không nên lời gì đó, thêm này mập lùn tạo hình, khiến nàng không tự giác dâng lên một loại buồn nôn nôn mửa cảm.

Nhưng nàng biết đối phương là Hollywood đại lão, vội vàng chất ra đầy mặt tươi cười,“Ngươi hảo, Weinstein tiên sinh. Ta là Eva - Green, đến từ Pháp quốc diễn viên.”

“Ân.” Harvey - Weinstein gật gật đầu,“Ngươi tướng mạo rất có đặc sắc, có xuất sắc tác phẩm nhất định có thể hồng.”

Lời này nghe vào Matthew lỗ tai bên trong, tương đương không thoải mái, hắn cười chen vào nói nói,“Eva là bằng hữu của ta, đang tại tham gia [ Cướp biển vùng Caribbean ] quay chụp.”

“Vai phụ?” Harvey - Weinstein như cũ nói,“Vai phụ hồng không được.”

Eva - Green nhìn Harvey - Weinstein liếc nhìn, thò tay kéo lại Matthew cánh tay,“Có Matthew chiếu cố ta, ta không lo lắng nhân vật.”

Matthew ánh mắt từ Eva - Green trên mặt thổi qua, này yêu tinh nữ nhân, một điểm đều không ngốc.

Harvey - Weinstein chuyển đề tài, nhìn nhìn bốn phía chú ý bên này nhân, thoáng đề cao thanh âm,“Chư vị, ta muốn cùng Matthew đơn độc tán gẫu, có thể sao?”

Nghe nói như thế, bốn phía nhân, cho dù là Geoffrey Rush như vậy diễn viên gạo cội, đều lần lượt rời xa bên này.

Sau đó, Harvey - Weinstein nhìn về phía Johnny - Depp, Johnny - Depp tựa hồ không quá mua hắn trướng.

Matthew không muốn khiến chính mình sự tình liên lụy đến bằng hữu, đối Depp nhẹ nhàng gật đầu, Johnny - Depp do dự một chút, nhìn thấy Matthew thái độ kiên quyết, tiếp đón Eva - Green một tiếng, cũng ly khai nơi này.

Phòng khách quý bên trái góc, chỉ còn lại có Matthew cùng Harvey - Weinstein hai người.

Harvey - Weinstein nhìn qua rất hiền hoà, giống như là mập mạp trưởng giả như vậy, mở miệng nói,“Matthew, nhìn thấy ngươi thật không dễ dàng a.”

Matthew đương nhiên sẽ không như vậy xem, cười nói,“Gần nhất công tác xác thật bề bộn nhiều việc,[ Cướp biển vùng Caribbean ] hai bộ tục tập bộ chụp, thường xuyên tăng ca quay chụp.”

“Ngươi hẳn là đi trách cứ Disney.” Harvey - Weinstein tựa hồ tin lời hắn,“Muốn hay không ta cấp diễn viên công hội bên kia chào hỏi?”

Nghe nói như thế, Matthew trong lòng không khỏi mắng Harvey - Weinstein một câu, nếu vỏn vẹn bởi vì tăng ca mà trách cứ kịch tổ, phỏng chừng hắn rất thượng rất nhiều công ty sổ đen.

Này Harvey - Weinstein, căn bản chính là đào hố, chờ hắn nhảy xuống.

Matthew khẳng định sẽ không nhảy xuống, phảng phất không có nghe hiểu như vậy, thuận miệng trả lời,“Xem tại dày tăng ca phí phân thượng, loại sự tình này vẫn là đừng truy cứu .”

Hắn minh xác nói cho Harvey - Weinstein, kịch tổ vi tăng ca thanh toán tăng ca phí, trách cứ cũng không có dùng.

Vài câu thử sau, Harvey - Weinstein đối Matthew có bước đầu lý giải, này rõ ràng không phải một không đầu não ngu ngốc, hẳn là thuộc về có độc lập tự hỏi năng lực ngôi sao.

“Ta đoạn thời gian trước cùng Frank - Miller nói chuyện qua.” Harvey - Weinstein trực tiếp cắt vào chính đề,“Ngươi cùng Zack Snyder khởi xướng [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] này hạng mục, phải không?”

Có Frank - Miller tại, loại sự tình này không có cách nào khác phủ nhận, Matthew gật đầu đáp,“Có thể nói như thế. Ta cùng Zach hợp tác qua [ Dawn of the Dead ] sau, muốn lại hợp tác một bộ Zach lý tưởng trung phim, vừa lúc ta xem qua [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] tranh minh họa tiểu thuyết, liền đề cử cho Zach.”

Hắn vừa dứt lời, Harvey - Weinstein liền ngay sau đó nói,“Theo ta được biết, ngươi là này hạng mục hạch tâm cùng mấu chốt, Frank - Miller là nhìn đoạn ngắn trung ngươi biểu diễn Leonidas, mới bị đả động; David - Allison khẳng vốn lớn đầu nhập tại một tiểu đạo diễn hạng mục bên trên, đơn giản là nam chính là ngươi Matthew - Horner; Warner Bros cùng David - Allison thiên không chi vũ ảnh nghiệp đàm phán phát hành quyền, mấu chốt nhất nhân tố cũng là bởi ngươi liên tiếp thành công.”

Matthew cố ý tự giễu một câu,“Ta không trọng yếu như vậy.”

“Không !” Harvey - Weinstein ngữ khí mang theo không cho phép nghi ngờ,“Ngươi đối với này hạng mục, so với bọn họ cho rằng còn trọng yếu !”

Matthew đương nhiên biết, nếu này hạng mục không có hắn, cũng sẽ tiến hành đi xuống, bất quá tuyệt đối không có hiện tại như vậy thuận lợi.

Nhưng người khác không như vậy xem, hắn này người thành công thương nghiệp kêu gọi lực, ảnh hưởng rất nhiều người phán đoán.

Trong đó, liền bao gồm Harvey - Weinstein.

Harvey - Weinstein mà nói rất có khí thế, tựa như hắn tại trong giới địa vị như vậy, rất nặng rất đủ,“Matthew, theo ta hợp tác đi, ta có thể cho ngươi một diễn viên hết thảy mong muốn !”

“Ách......” Matthew đầu nhanh chóng chuyển chuyển, nói,“Harvey, có thể khiến ngươi như vậy coi trọng, là vinh hạnh của ta.”

Tựa như hắn cùng Helen - Hermann nói như vậy, chỉ cần có khả năng mà nói, tốt nhất tách ra tội Harvey - Weinstein loại này nhân, cho dù là cự tuyệt, cũng muốn dùng tối uyển chuyển phương thức.

Harvey - Weinstein gật gật đầu, cảm giác đối diện là người thông minh, nói chuyện làm việc vẫn là rất đáng tin .

Matthew lại cố ý giả bộ hồ đồ,“Công tác của ta nhật trình, đã xếp đến hai năm sau , khả năng cần hảo hảo điều chỉnh lịch phát hành.”

Harvey - Weinstein ngẩng đầu, nhìn chằm chằm so với hắn cao một mảng lớn Matthew, một chút không cho hắn trang mơ hồ không gian, nói thẳng,“Hợp tác quay phim là về sau sự, ta nói là hiện tại hợp tác, tại [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] này hạng mục bên trên tiến hành hợp tác !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 392: Tạm Thời Ứng Phó Qua

“Tại [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] này hạng mục bên trên hợp tác?” Matthew tựa hồ làm không rõ Harvey - Weinstein ý tứ,“Harvey, ta là này hạng mục khởi xướng giả không sai, nhưng ta chỉ là David - Allison thiên không chi vũ ảnh nghiệp cùng Frank - Miller giật dây bắc cầu, cuối cùng bỏ vốn mua xuống điện ảnh bản quyền là thiên không chi vũ ảnh nghiệp, bản quyền hoàn toàn nắm tại David - Allison trong tay.”

Hắn nói được này mấy, thuộc về 100% sự thực, dù là ai đi làm giải, sự tình đều là như vậy.

Harvey - Weinstein không có mở miệng, chỉ là nhìn Matthew, tựa hồ tại dùng phương thức này, hướng Matthew gia tăng áp lực.

Matthew người như thế, tâm đủ mặt đen đủ dày, há sẽ để ý này mấy, phi thường tự nhiên nói,“[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] tám ngàn vạn dollar dự toán toàn bộ đến từ thiên không chi vũ ảnh nghiệp, thực ra chính là David - Allison cá nhân đầu tư, này hạng mục chính là hắn một người định đoạt.”

“Ân?” Harvey - Weinstein đã nghe rõ xem minh bạch , dứt khoát nói thẳng,“Matthew, ngươi nói không sai, theo ta lý giải tình huống không sai biệt lắm.”

Hắn đột nhiên tăng thêm ngữ khí,“Nhưng ta còn rõ ràng một cái khác sự thật, David - Allison này hạng mục tiến triển thuận lợi, mấu chốt ở chỗ nam chính là ngươi !”

Harvey - Weinstein không cho Matthew mở miệng cơ hội, ngay sau đó nói,“Ngươi không phải tưởng theo ta hợp tác sao? Weinstein ảnh nghiệp có thể làm [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] phát hành thương.”

Matthew cắm một câu,“Thiên không chi vũ ảnh nghiệp đã cùng Warner Bros ký tắt phát hành hiệp nghị.”

“Không phải còn chưa ký tên chính thức phát hành hiệp nghị sao?” Harvey - Weinstein thanh âm không cao, ngữ khí lại rất trọng,“Chỉ cần ngươi tưởng theo ta hợp tác, ngươi đi tìm David - Allison nói chuyện, nói vậy hắn sẽ tôn trọng ngươi ý kiến.”

Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Matthew, ánh mắt có chút bức người.

Matthew cười cười, nói,“Xin lỗi, Harvey. Ta chỉ là này hạng mục nam chính, chỉ là một diễn viên, loại sự tình này ta không có quyền lực tham dự, ngươi hẳn là đi tìm David - Allison đàm.”

Harvey - Weinstein không nói lời nào, vẫn là thẳng tắp nhìn chằm chằm Matthew, tựa hồ tại không ngừng gia tăng áp lực.

Matthew rất tự nhiên đứng ở chỗ này, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, hắn xác thật không tưởng đắc tội Harvey - Weinstein, lại cũng sẽ không cố ý lấy lòng Harvey - Weinstein, hắn là ngôi sao tuyến đầu, đã có nhất định tiền vốn.

Qua chừng nửa phút, Harvey - Weinstein gặp không có hiệu quả, lại mở miệng,“Nói đi, Matthew, ngươi muốn cái gì.”

“Đây không phải muốn cái gì vấn đề.” Matthew chậm rãi lắc đầu, lại vẫn đem mọi vấn đề đều hướng David - Allison trên đầu thôi,“[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] bản quyền tại David - Allison trong tay, sở hữu đầu tư cũng đến từ David - Allison. Harvey, ngươi muốn tại tương lai phát hành này bộ phim, tẫn có thể đi tìm David - Allison đàm, ta căn bản không thể can thiệp.”

Harvey - Weinstein trong lòng hừ một tiếng, nếu có thể cùng David - Allison đàm mà nói, hắn còn sẽ tìm đối diện gã này? Lần trước cùng David - Allison nói qua sau, chẳng những không có hiệu quả, ngược lại oa một ngọn lửa, cố tình hắn nghĩ tới nghĩ lui, lại lên mặt vệ - Allison một điểm biện pháp cũng không có.

Hắn không David - Allison có tiền, Weinstein huynh đệ thế lực xa so ra kém Allison gia tộc, tại Mĩ quốc địa phương này, có tiền thường thường ý nghĩa rất nhiều thứ.

Cũng liền tại Hollywood này giới, hắn tư lịch đủ lão, thế lực khá lớn, có thể áp qua David - Allison một đầu.

Vấn đề là David - Allison sắp cùng Warner Bros hợp tác, Warner Bros lại không có khả năng nghe theo hắn chỉ thị, hắn lấy cái gì đi áp chế David - Allison, khiến hắn đồng ý đem phát hành quyền nhượng ra đến?

Qua lại, vì lấy đến một ít độc lập phim phát hành quyền, hắn dám đem phim người sản xuất khóa tại trong khách sạn, thẳng đến đối phương khuất phục mới thôi.

Nhưng loại này phương pháp, đối phó kia vài độc lập giới điện ảnh bên trong nhân còn có thể, nếu dùng tại David - Allison trên đầu, hắn 100% sẽ đi ăn cơm tù.

Đừng nói David - Allison , chẳng sợ dùng tại Matthew - Horner trên người, cũng có thể gặp phải phiền toái không nhỏ.

Harvey - Weinstein rất cường thế, yêu sĩ diện, cũng thích ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng cũng biết bất đồng địa vị nhân, muốn dùng bất đồng phương pháp đối đãi.

Cho nên, Harvey - Weinstein còn nói thêm,“Như vậy đi, Matthew.” Đối mặt diễn viên, hắn bao giờ cũng là có vẻ rất cường thế, trong giọng nói tựa hồ mang theo chút bố thí hương vị,“Tương lai ba năm, ta cùng với ngươi hợp tác quay chụp một bộ phim.”

Matthew chăm chú nhìn Harvey - Weinstein, tựa hồ rất chờ mong hắn lời phía dưới, thẳng thắn giảng, hắn cũng tưởng xem xem Harvey - Weinstein bảng giá.

Harvey - Weinstein rất rõ ràng, cái dạng gì điều kiện mới có thể đả động này mấy Hollywood các ngôi sao, nói,“Này bộ phim sẽ vì Oscar lượng thân tạo ra, ta cam đoan, ngươi ít nhất có thể lấy đến một Oscar đề danh !”

“Thật?” Matthew trên mặt lộ ra kinh hỉ,“Harvey, ngươi nói là thật sao?”

Hắn phảng phất đối Oscar phi thường tâm động, hoàn toàn bị Harvey - Weinstein đả động như vậy.

Nói như vậy, Harvey - Weinstein đang thuyết phục kia vài ngôi sao khi, bao giờ cũng là giành được thắng lợi, hiện tại nhìn thấy Matthew này phúc biểu tình, hắn trong lòng cười lạnh hai tiếng, này mấy Hollywood ngôi sao, vừa nghe đến Oscar, bao giờ cũng là liên mặt đều không muốn .

“Ta nói qua lời, khẳng định giữ lời !” Harvey - Weinstein lượng ra bản thân con bài chưa lật,“Đừng quên, Matthew, ta khởi xướng hạng mục, đạt được qua bao nhiêu Oscar đề danh?”

“Đúng vậy ! đúng vậy !” Matthew vội vội vàng vàng gật đầu,“Harvey, ngươi có như vậy năng lực, cũng có như vậy ma lực !”

Harvey - Weinstein nở nụ cười,“Chúng ta đây cứ như vậy nói định, ngươi giúp ta lấy đến [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] phát hành quyền, ta giúp ngươi đạt được một Oscar đề danh.”

Nghe nói như thế, Matthew trên mặt kinh hỉ nhất điểm nhất điểm biến mất, dần dần biến thành khó, cuối cùng hiện ra thất vọng, trường trường thở dài, lắc đầu nói,“Nguyên lai tiền đề là như thế này a.”

Hắn trở nên có chút ủ rũ,“Ta thực thích Oscar, cũng muốn lấy đến Oscar, vì Oscar, ta nguyện ý làm hết thảy.”

Harvey - Weinstein nhíu mày, lời này như thế nào nghe làm sao cũng không đối.

Matthew tiếp tục mang theo thất vọng cùng uể oải nói,“Thế nhưng, Harvey, của ngươi điều kiện ta thật không có cách nào khác làm đến. Ta giật dây bắc cầu sau,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] liền hoàn toàn lọt vào David - Allison trong tay, ta căn bản không có quyền phát ngôn. Nói vậy ngươi cũng biết, diễn viên tại phát hành mặt trên căn bản không thể nói được lời.”

Harvey - Weinstein nhìn về phía Matthew ánh mắt dần dần biến có điểm ngạc nhiên, Matthew - Horner rõ ràng đối Oscar phi thường động tâm, cùng qua lại hắn thuyết phục kia vài ngôi sao như vậy, đối giải Oscar có loại khác tầm thường cuồng nhiệt, bởi vì Oscar có thể cho diễn viên mang đến thực chất hóa lợi ích nhiều lắm.

Matthew - Horner như vậy để ý Oscar, đều cự tuyệt hắn tung ra Oscar mồi, chẳng lẽ nói hắn thật không có bất cứ quyền phát ngôn? Căn bản ảnh hưởng không đến David - Allison?

Có khả năng là như thế này......

Nhưng Harvey - Weinstein không có chết tâm, còn nói thêm,“Thực ra còn có một chiêu, Matthew.”

Matthew nháy mắt tinh thần tỉnh táo, phảng phất triệt để cắn gọi là Oscar mồi,“Ngươi nói !”

“Ngươi có thể đi nói cho David - Allison.” Harvey - Weinstein thanh âm tại phóng thấp,“Nếu không đem [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] phát hành quyền giao cho Weinstein ảnh nghiệp, ngươi liền rời khỏi này hạng mục !”

Matthew khóe mắt rung chuyển một chút, từ này vài lần tam phiên đối thoại trung, hắn xem như nhìn đi ra, Helen - Hermann, Johnny - Depp cùng Keira - Knightley về Harvey - Weinstein miêu tả một điểm đều chưa sai, người này cường thế bá đạo, nhìn trúng gì đó không dễ dàng sẽ buông tay.

Nếu dựa theo Harvey - Weinstein mà nói đi làm, Matthew tin tưởng, David - Allison khả năng sẽ ngược lại cùng Weinstein ảnh nghiệp hợp tác, nhưng hắn cùng David - Allison quan hệ khẳng định sẽ triệt để vỡ tan, cùng Warner Bros ở giữa cũng sẽ sinh ra khe hở, thậm chí Zack Snyder cũng sẽ đối với hắn có ý kiến.

“Matthew......” Harvey - Weinstein đột nhiên mở miệng,“Ta tính toán mấy năm gần đây, xung một chút Oscar tốt nhất nam chính, diễn viên kỹ xảo biểu diễn chỉ cần có thể đến tiêu chuẩn tuyến trên đây là có thể, ta có thể đem Gwyneth - Paltrow cái loại này tiêu chuẩn nữ diễn viên đẩy đến Oscar tốt nhất nữ chính trên vị trí, cũng có thể đem kỹ xảo biểu diễn cùng nàng không sai biệt lắm nhân......”

Hắn nói hợp thời mà chỉ, không có xuống chút nữa nói, bất quá ý tứ đã rất rõ ràng .

Đối với bất cứ diễn viên đến nói, đây đều là một cự đại dụ hoặc, Harvey - Weinstein qua lại mười năm chiến tích, đã chứng minh hắn chính là Oscar đoạt giải bảo đảm.

Matthew mặt hiện do dự, trên mặt tất cả đều là giãy dụa, tựa hồ đang tiến hành cự đại tâm lý đấu tranh.

Harvey - Weinstein không lại mở miệng, hắn không tin có nam diễn viên có thể tránh thoát Oscar tốt nhất nam chính này thiên đại mồi.

Đương nhiên, những lời này hắn cũng liền là nói nói, trước lấy xuống [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] phát hành quyền, lại đi nói những chuyện khác.

Một hồi lâu sau, Matthew thở dài một hơi, nói,“Ta không thể làm như vậy, của ta chức nghiệp đạo đức không cho phép ta làm như vậy.”

Harvey - Weinstein cười nhạt, chức nghiệp đạo đức? Hollywood ngôi sao còn có chức nghiệp đạo đức này một thuyết?

“Ta cùng thiên không chi vũ ảnh nghiệp ký có hiệp nghị.” Matthew mặt trên câu kia đương nhiên là lời hình thức, nói tiếp,“Nếu ta chủ động rời khỏi này hạng mục mà nói, ta sẽ bồi phó hơn một ngàn vạn dollar tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, ta bồi không nổi.”

Hắn cùng với thiên không chi vũ ảnh nghiệp hiệp nghị thượng, có cùng loại bồi thường điều khoản, bất quá kim ngạch không tính rất lớn, nhưng hiệp nghị là bảo mật , ngoại nhân căn bản không thể nào biết được.

Tiếp, hắn tràn ngập mong chờ nhìn về phía Harvey - Weinstein,“Harvey, nếu quý công ty chịu tại tiền bồi thường vi phạm hợp đồng thượng......”

“Như vậy đi, Matthew !” Harvey - Weinstein lập tức đánh gãy Matthew mà nói,“Thời gian chênh lệch không nhiều , chúng ta đi trước ảnh thính đi, ngày sau lại bàn chuyện này, thế nào?”

Matthew truy vấn nói,“Kia Oscar sự đâu?”

Harvey - Weinstein bao nhiêu có điểm xấu hổ, khoát tay,“Chúng ta ngày sau lại trò chuyện, ta có thời gian lại hẹn ngươi.” Hắn xoay người liền đi,“Trước như vậy đi, Matthew.”

Nói xong, hắn trước hướng tới cửa đi.

Nhìn thấy Harvey - Weinstein đi ra khách quý phòng nghỉ, Matthew thở ra nhẹ nhõm một hơi, chuyện này xem như tạm thời ứng phó qua .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 393: Triệt Để Thất Bại

Tiến vào phòng chiếu phim, Matthew tìm đến chính mình chỗ ngồi, vừa ngồi xuống, bên cạnh Johnny - Depp liền kề sát qua, nhỏ giọng hỏi,“Không có việc gì đi?”

Matthew lắc lắc đầu,“Không có việc gì.”

Liền trước mắt đến xem, hẳn là không thành vấn đề , nhưng Harvey - Weinstein trong lòng là nghĩ như thế nào , cũng chỉ có chính hắn biết.

Bên kia Keira - Knightley cũng quan tâm hỏi,“Harvey - Weinstein không hẹn ngươi đi khách sạn nói chuyện đi?”

“Ngươi tưởng nhiều lắm.” Matthew trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn nói,“Việc này tạm thời ứng phó qua .”

Johnny - Depp còn nói thêm:“Không cùng hắn phát sinh xung đột đi?”

Matthew lắc lắc đầu,“Ta như vậy thành thật bổn phận nhân, như thế nào sẽ cùng người phát sinh xung đột đâu !”

Keira - Knightley nhướn mắt,“Ngươi thành thật bổn phận......”

Matthew chỉ chỉ màn ảnh,“Điện ảnh bắt đầu, vẫn là xem điện ảnh đi.”

Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là Gore - Verbinski đại tác, Matthew làm hợp tác giả, xem điện ảnh thái độ vẫn là rất chăm chú , lý giải đạo diễn phong cách, cũng có lợi cho kế tiếp quay chụp.

Huống chi, này bộ phim nam chính vẫn là Matthew thực thích diễn viên -- Nicolas Cage.

Đáng tiếc là, vừa bị Harvey - Weinstein cuốn lấy, chưa cùng Nicolas Cage trò chuyện vài câu, bất quá Matthew cũng đại khái có điều lý giải, hôm nay Nicolas Cage tình cảnh không phải rất diệu, từ biểu diễn John - ngô Windtalkers thất bại sau, liền vẫn đang đi vận xấu, gần nhất mấy bộ điện ảnh, box office danh tiếng đều không như thế nào lý tưởng.

Đặc biệt hắn không có National Treasure, tình cảnh càng thêm không xong.

Matthew đối với này không có đặc biệt cảm thụ, cũng không có xin lỗi bất luận kẻ nào cảm giác, Hollywood ngươi tranh ta đoạt vốn là vẻ bình thường.

Từng hắn thực thích Nicolas Cage điện ảnh, hiện tại cũng thực thích Nicolas Cage điện ảnh, nhưng loại này thích thuần túy đến từ phim cùng nhân vật, cùng trong giới tranh đoạt nhân vật không có bất cứ quan hệ.

Phim bắt đầu chiếu phim, từ xuất hiện phiến đầu đến cuối phim thoáng hiện phụ đề, Matthew nhìn xem đều rất chăm chú, có lẽ là đối với loại hình này điện ảnh khuyết thiếu đầy đủ hứng thú, hắn chỉ cảm thấy Gore - Verbinski này bộ tân phim, ngay cả phía trước quay chụp mĩ bản [ The Ring ] đều so ra kém.

Nếu đại bộ phận người xem đều có cùng loại với cái nhìn của hắn mà nói, Nicolas Cage e lại muốn ăn hành .

Đương nhiên, Matthew biết chính mình quan điểm không hẳn chuẩn xác, bởi vì hắn khuyết thiếu phim sở phản ứng cái loại này tương đối thuần túy mĩ thức sinh hoạt nguy cơ cảm thụ.

Này bộ [ Weather Man ] có thể nói vài năm trước American Beauty hồi âm, là lại một bộ giảng thuật Mĩ quốc thành thị giai cấp trung sản trung niên nguy cơ phim.

Matthew năm nay 25 tuổi, còn chưa trung niên, vừa không có khủng hoảng kinh tế, cũng không có trung niên nguy cơ.

Hắn một không trung niên, nhị không trung sản, tam không thâm nhập lý giải mĩ thức văn hóa tư tưởng, cho nên đối với này bộ phim lý giải phi thường gian nan.

Này một giờ ba mươi bốn phút phim, tổng cảm giác là có người tại cùng hắn vẫn đàm như thế nào đẩy can thượng quả lĩnh, hoặc là đàm luận đua ngựa huyết thống, hoàn toàn không biết gì cả.

Matthew không có nhà phê bình điện ảnh năng lực, đồng thời vượt qua văn hóa, chủng tộc cùng xã hội giai tầng, còn có thể lý giải phải thâm nhập thiển xuất, bởi vậy này bộ phim đối với hắn cá nhân mà nói, căn bản không thể gợi ra cộng minh.

Hắn không biết cái gì là trung niên nguy cơ, cũng lý giải không được cái loại này tâm tình, Matthew lý giải trung niên nguy cơ, chính là uống rượu giải sầu tính tình quái.

Có lẽ chỉ có lão mĩ trung niên nhân mới có thể gợi lên cộng minh?

Matthew làm không rõ, Gore - Verbinski làm gì muốn tuyển này phiến? Có lẽ đạo diễn có chính mình biểu đạt, làm diễn viên không thể lý giải.

Kia Nicolas Cage đâu? Này phim chỉ nhìn bầu không khí, liền đầy mặt ăn hành dạng, phản ánh trung niên nguy cơ phim, có thể trông cậy vào bao nhiêu người xem đi tính tiền? Chẳng lẽ bởi vì gặp trung niên nguy cơ, Nicolas Cage tuyển phim tuyển bản tử thời điểm, sinh ra cộng minh?

Loại này nặng nề phim, càng dễ dàng đem một diễn viên vốn là bắt đầu trượt sự nghiệp, đẩy hướng càng thấp điểm rơi.

Kết quả giống như Matthew tưởng như vậy, này bộ [ Weather Man ] Bắc Mĩ tuần đầu chỉ lấy đến 400 vạn dollar box office, danh tiếng cũng kém được rối tinh rối mù.

Đối với có được [ Cướp biển vùng Caribbean ] ba bộ khúc Gore - Verbinski đến nói, làm tạp một bộ như vậy không tính lớn chế tác, cũng sẽ không thương cân động cốt, nhưng Nicolas Cage liền không như vậy giây , rõ ràng muốn tiếp tục trượt xuống.

Một vị cự tinh tại kinh lịch qua vô số huy hoàng sau, chạy tới vẫn lạc bên cạnh.

[ Weather Man ] phát hành cuối tuần qua đi, Matthew cùng đạo diễn Gore - Verbinski như vậy, một lần nữa đầu nhập đến [ Cướp biển vùng Caribbean: Thế giới chỗ cuối ] quay chụp trong.

Cùng lúc đó, rất nhiều cùng hắn có liên quan tin tức, thông qua Helen - Hermann cùng Bella - Anderson, cuồn cuộn không ngừng truyền đến hắn bên này.

Vừa tiến vào tháng mười một, David - Allison thiên không chi vũ ảnh nghiệp cùng Warner Bros chính thức ký ước, Warner Bros đem trở thành [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] Bắc Mĩ cùng hải ngoại phát hành thương, toàn quyền phụ trách phim tuyên truyền cùng phát hành công việc.

Phát hành hiệp ước chính thức ký ước, cũng ý nghĩa Harvey - Weinstein mưu cầu [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] phát hành quyền ý đồ triệt để thất bại.

Căn cứ Helen - Hermann được đến tin tức, phía trước Warner Bros phát hành bộ một vị cao quản, tại một lần trên yến hội cùng Harvey - Weinstein huyên rất không thoải mái, vị kia cao quản nghiêm khắc cảnh cáo Harvey - Weinstein, từng mấy lần pháo oanh qua Warner Bros Harvey - Weinstein đương nhiên không thèm để ý, lập tức đối chọi gay gắt, song phương thiếu chút nữa trực tiếp mắng lên đến.

Lần này sự kiện sau, Matthew mới biết được, Harvey - Weinstein muốn lấy đến [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] phát hành quyền, không chỉ là bởi vì xem hảo này bộ phim tiền cảnh, còn cùng Warner Bros có liên quan.

Thay lời khác đến nói, Harvey - Weinstein trên trình độ nhất định chính là tại nhằm vào Warner Bros.

Song phương ân oán khởi nguyên, đến từ [ Lord of The Rings ] ba bộ khúc, Warner Bros kì hạ công ty con New Line Cinema chế tác phát hành này hệ liệt, Weinstein huynh đệ bởi vì phía trước nắm có bộ phận bản quyền, tham dự trong đó đầu tư, kết quả song phương chia của không đồng đều, dẫn đến mâu thuẫn mãnh liệt.

Harvey - Weinstein đã tại báo chí, tạp chí cùng TV phỏng vấn trung, nhiều lần công khai công kích qua Warner Bros .

Lần này thưởng Warner Bros phát hành quyền, Harvey - Weinstein có thể nói là đối chọi gay gắt, tuy rằng cuối cùng không có cướp được, nhưng cũng cấp Warner Bros thành công ngột ngạt.

Hollywood lục đại công ty lệ thuộc vào các đại truyền thông tập đoàn, nhưng trên cơ bản đều là nghiệp vụ độc lập hạch toán, nếu không phải đặc biệt trọng đại sự vụ, mẫu công ty giống nhau không sẽ làm dự công ty con bình thường vận tác.

Càng miễn bàn bởi vì loại việc nhỏ này, liền phát động một tập đoàn lực lượng, cùng Harvey - Weinstein ra tay tàn nhẫn .

Nghe được Helen - Hermann nói như thế qua chuyện này, Matthew nguyên bản cho rằng cùng chính mình không có cái gì quan hệ , nhưng Helen - Hermann sau lại trịnh trọng nhắc nhở hắn, Harvey - Weinstein rất có Washington đương cục phong cách -- ngươi không đứng ở ta bên này, ngươi liền đứng ở của ta mặt đối lập.

Nàng còn nói cho Matthew một sự kiện khác, Hollywood một vị nổi danh nữ tinh tham gia Venice liên hoan phim trong lúc, cùng Harvey - Weinstein cưỡi một bộ thang máy, kết quả bị Harvey - Weinstein gây rối, vị kia nữ tinh tính cách tương đối bạo liệt, lời lẽ nghiêm khắc khiển trách hắn, nhưng Harvey - Weinstein không chỉ không có thu liễm, còn tại thang máy tới hắn vào ở tầng khi, trực tiếp đẩy tên kia nữ tinh ra thang máy, kéo cánh tay của nàng đi hắn phòng, nếu không phải nữ tinh phản kháng dị thường kịch liệt, hậu quả có thể nghĩ.

Một liên Gwyneth - Paltrow cùng Angelina - Jolie loại này tại Hollywood trong giới bối cảnh thâm hậu người đều dám gây rối gia hỏa, này bá đạo trình độ có thể nghĩ.

Matthew nhớ kỹ Helen - Hermann mà nói, đồng thời cũng rõ ràng, Hollywood giới nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, không có khả năng bao giờ cũng là tránh đi Harvey - Weinstein, từ tình huống hiện tại xem, Harvey - Weinstein tựa hồ không có đối với hắn làm cái gì ý đồ, nhưng ai cũng không thể cam đoan [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] một khi đạt được cự đại thành công, Harvey - Weinstein còn giống như bây giờ.

Hắn trọng yếu nhất , vẫn là tiếp tục tăng lên chính mình già vị cùng kêu gọi lực, giống Tom - Cruise cùng Tom - Hanks như vậy siêu cấp cự tinh, cho dù là Harvey - Weinstein cũng không dám dễ dàng trêu chọc.

Có lẽ Harvey - Weinstein cái gì cũng không biết làm, nhưng nhân tâm thứ này, thật sự là khó nhất cân nhắc .

Matthew từng có đổi vị tự hỏi, người sản xuất thiên nhiên liền áp diễn viên một đầu, đây là không thể thay đổi sự thực, mà Harvey - Weinstein tại chế tác nhân liên minh trung lực ảnh hưởng không giống bình thường, đổi thành là hắn mà nói, thực ra không cần cố ý làm cái gì, tại nào đó diễn viên tranh đoạt một rất trọng yếu nhân vật thời điểm, nếu kịch tổ nội có quen biết nhân vật trọng yếu, tùy tiện gọi điện thoại, nói không chừng liền có thể ảnh hưởng đến đối với diễn viên lựa chọn.

Loại sự tình này căn bản không cần hao phí bao nhiêu khí lực.

Tựa như diễn viên công hội cuối cùng sẽ đoàn kết lên đối kháng chế tác nhân liên minh như vậy, dưới tình huống bình thường, người sản xuất cũng sẽ đứng ở người sản xuất một bên.

Đương nhiên, Helen - Hermann truyền lại đây cũng có tin tức tốt, nàng cùng David - Allison thiên không chi vũ ảnh nghiệp công ty đàm phán ổn thỏa Matthew tại [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] này một hạng mục bên trên sở hữu đãi ngộ.

Đây là một phần dị thường dày hiệp ước.

Từ Matthew hoàn thành [ Cướp biển vùng Caribbean: Thế giới chỗ cuối ] quay chụp sau, xem như hắn bắt đầu tiến vào [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] kịch tổ công tác, kịch tổ sẽ vì Matthew cung cấp một danh chuyên trách tài xế, hai danh bảo tiêu cùng một chiếc phòng xe, hơn nữa tại Matthew vi kịch tổ quay chụp trong lúc, hắn tạo hình sư, trang phục sư cùng tư nhân trợ lý đẳng bên người nhân tiền lương, do kịch tổ toàn bộ phụ trách.

Tại rạp chiếu phim cùng trả phí truyền phát biểu diễn viên chức biểu khi, Matthew danh tự tất yếu cùng tên phim đồng dạng lớn nhỏ, hơn nữa tuyệt đối muốn xếp hạng tại mặt khác diễn viên chính phía trước; Áp phích bên trên Matthew danh tự có thể chỉ là tên phim tự thể lớn nhỏ 30%, nhưng trừ phát hành phương hòa phát hành ngày, tất yếu lớn hơn mặt khác diễn chức nhân viên danh tự.

Matthew có quyền quyết định hay không tham dự bất cứ thương nghiệp tuyên truyền bao gồm nhận bất cứ truyền thông phỏng vấn, nếu hắn đồng ý lần nào đó phỏng vấn, tại nhật trình an bài thượng tất yếu bị ưu tiên suy xét; Nếu có mặt khác tham ban hoặc là phỏng vấn an bài, kịch tổ tất yếu trước tiên bốn mươi tám giờ thông tri hắn hoặc là Helen - Hermann.

[ nhớ rõ xem qua tin tức, Harvey - Weinstein trực tiếp tại TV trên tiết mục nộ phun Warner Bros, hơn nữa mắng phi thường khó nghe, hình như là bởi vì [ Lord of The Rings ] cùng [ người Hobbit ] bản quyền cùng chia của sự, trong hiện thực Harvey - Weinstein không chỉ một lần nộ hận lục đại.]

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 394: Cát Xê Hậu Hĩnh

Tuy rằng [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] kịch bản còn không có hoàn thành, nhưng hiệp ước đã định ra hảo tương quan điều khoản, tại quay chụp quá trình bên trong, tất yếu lấy Matthew nhận định kịch bản vi chuẩn, nếu không có hắn cho phép, không được tùy ý sửa đổi trong kịch bản có liên quan Leonidas nhân vật miêu tả cùng lời kịch; Matthew có quyền tham dự mặt khác nhân vật diễn viên chọn lựa, mặt khác diễn viên sử dụng tất yếu lấy hắn ý kiến làm trước, hắn còn có quyền sai khiến cao cấp hoá trang sư, nhà tạo mẫu tóc, trạm vị thế thân, động tác thế thân cùng phục sức quản lý viên đợi đã (vân vân).

Kịch tổ vi Bella - Anderson cung cấp tiền lương, mỗi tuần không được ít hơn 7000 dollar, còn muốn vì nàng trang bị công tác chiếc xe, cùng với ở cuối phim phụ đề đánh lên Bella - Anderson danh tự.

Dùng cho tuyên truyền ảnh sân khấu, cần trải qua Matthew xem qua; Nếu mỗ trương ảnh sân khấu bị dùng cho áp phích thiết kế, thiên không chi vũ ảnh nghiệp tất yếu cùng Matthew thương nghị; Áp phích sửa bản thảo phía trước, cũng cần Matthew xem qua, trừ quảng cáo cùng tuyên truyền, ảnh sân khấu không được dùng ở chỗ khác; Hơn nữa chưa Matthew thư diện cho phép, ảnh sân khấu không được giao cho phương thứ ba sử dụng, bao gồm tạp chí đẳng truyền thông......

Này mấy chỉ là phù hợp ngôi sao tuyến đầu thân phận cơ bản điều khoản, đối với Matthew đến nói, trọng yếu nhất thực ra vẫn là thù lao.

Từ Zack Snyder đến Frank - Miller lại đến David - Allison, tất cả đều cho rằng Matthew là này hạng mục mấu chốt nhất cùng tối không thể thiếu một khâu, này cũng vi Helen - Hermann mở ra sư tử miệng rộng cung cấp sung túc tiền đề điều kiện, hơn nữa thẳng thắn giảng, làm đầu tư giả David - Allison, càng thêm coi trọng là mở ra tại Hollywood phát triển cục diện, cùng với hạng mục thành công, lợi nhuận ngược lại không phải nhất gấp gáp theo đuổi.

Helen - Hermann cùng kịch tổ đàm phán cơ hồ không có gặp được quá lớn lực cản, Matthew trên cơ bản toàn quyền buông tay, tại kết quả đi ra phía trước, thậm chí không có chủ động quan tâm qua.

Người đại diện chủ yếu thu nhập chính là kì hạ diễn viên trừu thành, thiên nhiên liền sẽ vi diễn viên mưu cầu càng nhiều ích lợi.

Matthew tại [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] trung thù lao, như cũ lấy cơ sở thù lao cộng thêm hậu kỳ chia hoa hồng phương thức vi chủ.

Bởi Matthew tại đây hạng mục trung hạch tâm địa phương, lại thêm David - Allison nóng lòng mở ra cục diện cùng mưu cầu thành công tâm lý, Helen - Hermann tương đối thoải mái vi Matthew tranh thủ đến một phần cao tới 1500 vạn dollar cơ sở thù lao.

Mà tại hậu kì phân thành thượng, cũng đạt tới Matthew hành nghề tới nay tân cao.

Thiên không chi vũ ảnh nghiệp công ty dựa theo trong nghề lệ thường, cùng Matthew ký kết một phần bậc thang thức phân thành, bất quá cùng qua lại bất đồng là, phân thành phạm vi là toàn cầu box office.

Phân thành hiệp nghị quy định, nếu [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] toàn cầu box office đạt tới 1 ức dollar mà nói, Matthew tự động đạt được toàn cầu box office 1% làm phần thưởng.

Sau đó toàn cầu box office 2 ức dollar vi 2%,3 ức dollar 3%, bốn ức dollar 4%, năm ức dollar 5%.

5% cũng là tối cao phong đỉnh phân thành tỉ lệ.

Nhìn như phân thành tỉ lệ giống như không cao, nhưng Helen - Hermann đàm phán ổn thỏa là toàn cầu box office tổng ngạch phân thành, mà không phải box office lợi nhuận phân thành.

Nói cách khác,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] toàn cầu box office tổng ngạch có thể đạt tới năm ức dollar mà nói, Matthew cá nhân chia hoa hồng phần thưởng đem cao tới 2500 vạn dollar.

Đương nhiên, ai cũng không thể cam đoan [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] toàn cầu box office có thể đạt tới này một đẳng cấp.

Gặp được David - Allison như vậy siêu cấp đại kim chủ, có thể nói là Matthew có thể lấy đến như vậy một phần hợp đồng mấu chốt, bất quá này phân hợp đồng ở trong nghề cũng coi như không hơn cao nhất, cùng Tom - Cruise cùng Tom - Hanks căn bản không có cách nào khác so.

Theo Matthew gần nhất biết, Tom - Hanks tại cùng Sony Columbia tiến hành [ The Da Vinci Code ] đàm phán trung, đại biểu hắn cùng với đạo diễn Ron Howard, hướng Sony Columbia ảnh nghiệp hô lên toàn cầu box office 40% hậu kỳ phân thành báo giá.

Tuy rằng song phương hậu kỳ khẳng định sẽ cò kè mặc cả, nhưng này một báo giá đủ để cho nhân líu lưỡi.

Còn có New Zealand đạo diễn Peter - Jackson, truyền thông tuôn ra đến tin tức, lấy hắn cùng hắn lão bà làm hạch tâm đạo diễn sản xuất đoàn đội, tại King Kong này hạng mục bên trên, hậu kỳ phân thành tỉ lệ cao tới toàn cầu box office 20%.

So với này mấy cao nhất hợp đồng, Matthew còn có bó lớn cố gắng bay lên không gian.

Từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, hắn thậm chí ở trên mạng từng nhìn đến tương quan đưa tin, Johnny - Depp biểu diễn [ Cướp biển vùng Caribbean ] thứ bốn bộ vẫn là thứ năm bộ thời điểm, Disney ảnh nghiệp vì đả động hắn, nghe nói tại phim quay chụp phía trước, liền hướng hắn thanh toán tiền kỳ gia hậu kỳ tổng cộng cao tới 9000 vạn dollar thù lao.

Đây là hắn tại giải trí bát quái thượng nhìn thấy , thật giả cũng không biết, chung quy thời điểm đó chỉ là thờ ơ bàng quan.

Tháng mười một thượng tuần, Matthew chuyên môn rút ra thời gian, chính thức ký kết này phân diễn viên hợp đồng, hắn cũng triệt để cùng [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] này hạng mục cột vào cùng nhau.

Bất quá, này hạng mục tiến vào lên kế hoạch giai đoạn sau, tiến triển không tính là nhiều thuận lợi, kịch bản đến hiện tại còn không có hoàn thành.

May mà Matthew lịch phát hành cũng không thích hợp, kịch tổ còn có đầy đủ thời gian tiến hành điều chỉnh.

Ký hoàn diễn viên hợp đồng, lại dặn dò qua Zack Snyder cùng râu quai nón Jack, làm cho bọn họ tại kịch bản hoàn thành trước tiên, liền đưa đến hắn trong tay sau, Matthew tạm thời đem [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] đặt ở một bên, tiếp tục [ Cướp biển vùng Caribbean: Thế giới chỗ cuối ] quay chụp.

Giữa tháng 10 thời điểm, Gore - Verbinski liền tuyên bố hoàn thành [ Cướp biển vùng Caribbean: Dead Man's Chest ] sở hữu màn ảnh, còn thừa quay chụp tất cả đều là đệ tam bộ vai diễn, kịch tổ một hậu kỳ chế tác đoàn đội, cũng thoát ly quay chụp, bắt đầu đệ nhị bộ một ít hậu kỳ xử lý công tác.

Đại khái là công tác phi thường bận rộn, lại ngầm đạt thành hiệp nghị, đạo diễn Gore - Verbinski cùng người sản xuất Jerry - Bruckheimer ở giữa không có lại từng xảy ra đại mâu thuẫn xung đột, này cũng cam đoan kịch tổ công tác hiệu suất.

Màn xanh vòng quanh studio trung, Matthew cùng Johnny - Depp phần mình đứng ở dựng đứng cột buồm một bên, phía sau còn treo dây an toàn.

“Nếu ta không cẩn thận rớt xuống mà nói.” Johnny - Depp hướng bên dưới nhìn thoáng qua, hỏi,“Matthew, ngươi có thể đúng lúc giữ chặt ta sao?”

Matthew đứng ở mặt trên rất nhẹ nhàng, nói,“Ngươi sợ hãi sao, Depp?” Hắn cũng hướng bên dưới nhìn thoáng qua,“Nhiều nhất cũng liền mười thước Anh cao, chúng ta trên người có dây an toàn, phía dưới màn xanh đều là nhuyễn cái đệm, rớt xuống cũng không có việc gì.”

Johnny - Depp một tay nắm chặt dây thừng, một tay còn lại đè mũ, nói,“Ta có sợ độ cao chứng !”

“Vậy ngươi còn hướng bên dưới xem.” Matthew một bàn tay cũng trảo dây thừng, một tay còn lại chỉ chỉ ánh mắt,“Ngươi học ta, hướng phía trước xem, như vậy sẽ hảo một điểm.”

Nghe nói như thế, Johnny - Depp ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện màn xanh, oán giận nói,“Gore vì sao còn không quay chụp? Lại không bắt đầu quay chụp ta muốn đi diễn viên công hội trách cứ hắn !”

“Hẳn là muốn bắt đầu.” Matthew nhìn thấy Gore - Verbinski về tới đạo diễn máy theo dõi mặt sau.

Quả nhiên, một vị trợ lý đạo diễn cầm thư ký trường quay bài đi tới máy quay phim phía trước màn ảnh, la lớn,“[ Cướp biển vùng Caribbean: Thế giới chỗ cuối ], một trăm hai mươi lăm trường, thứ hai mươi sáu mạc, hiện tại bắt đầu !”

Matthew cùng Johnny - Depp sớm liền bày ra Will - Turner cùng Jack - Sparrow liên hợp xuất trướng phạm.

Cột buồm lúc này động lên, hướng về phía trước trượt, Matthew cùng Johnny - Depp cao cao đứng thẳng cột trụ bên trên, một mạnh mẽ oai hùng, một âm nhu ưỡn ẹo.

Giống nhau là, hai người đều đầy mặt lạnh lùng, tẫn hiển khốc soái một mặt.

Vắt ngang tại điếu trên cánh tay máy quay phim, lúc này chuyển lại đây, vây quanh Matthew cùng Johnny - Depp, tiến hành một lần ba trăm sáu mươi độ vòng quanh quay chụp.

Cảnh này trung, Matthew cùng Johnny - Depp không có một câu lời kịch, hai người chỉ cần bày ra tối khốc tối soái tạo hình liền đủ rồi, đây cũng là cùng [ Hắc Trân Châu hào nguyền rủa ] trung Jack - Sparrow thuyền trưởng xuất trướng tưởng hô ứng, bất đồng là xuất trướng nhân gia tăng Will - Turner.

Bởi Matthew lợi dụng tự thân tại kịch tổ địa vị cùng Johnny - Depp cùng Keira - Knightley duy trì đối kịch bản cường hành can thiệp, kịch tổ sửa đổi ban sơ cố sự, chẳng những Elizabeth - Swan sẽ không cùng Jack - Sparrow làm mạc danh kỳ diệu ái muội, Will - Turner còn vì cứu viện Johnny - Depp, cùng hắn cùng nhau bị Na Uy hải quái nuốt đi xuống.

Hai người cũng sẽ dắt tay trốn thoát thế giới chỗ cuối.

Gore - Verbinski mục đích cũng rất đơn giản, trừ Will - Turner cùng Elizabeth - Swan tình yêu, còn tại diễn cảm tình trung gia tăng Will - Turner cùng Jack - Sparrow tương ái tương sát hữu tình.

Bọn họ có thể vì Davy Jones trái tim, tại trên đảo nhỏ ra tay tàn nhẫn, cũng sẽ vì lẫn nhau phấn đấu quên mình.

Dựng đứng tại màn xanh trung cột buồm hướng phía trước trượt ra chừng hai mươi mét xa, trung gian còn có một lần cao thấp phập phồng, giống như trong kịch bản miêu tả lướt qua cồn cát như vậy, Matthew cùng Johnny - Depp biểu hiện đều không sai, đẳng cột buồm dừng lại sau, đạo diễn Gore - Verbinski trực tiếp hô thông qua.

“Ta muốn trước đi xuống .” Matthew đối Johnny - Depp nói,“Một hồi gặp,”

Hắn bắt lấy dây thừng, theo liền lưu đi xuống, Johnny - Depp tại hai danh kỹ năng đặc biệt nhân viên hiệp trợ dưới, thật vất vả mới xuống dưới.

Xuống dưới sau, Johnny - Depp cũng không cố kỵ hình tượng, một mông ngồi ở màu xanh trên đệm, tựa hồ sợ độ cao di chứng bắt đầu phát tác.

Matthew đi qua, triều Johnny - Depp vươn ra một bàn tay,“Thế nào, muốn gọi thầy thuốc sao?”

Johnny - Depp bắt lấy Matthew tay, mượn lực đứng lên, nói,“Ta không ngươi như vậy cường tráng, nhưng cũng không như vậy suy yếu.”

Matthew cười cười, cùng Johnny - Depp cùng nhau hướng nơi nghỉ ngơi đi, hôm nay thuộc về hai người vai diễn đã tất cả đều chụp xong, theo sau liền có thể tẩy trang tan tầm.

Đi đến nơi nghỉ ngơi, Matthew khiến Bella - Anderson thu thập đồ đạc, vừa lúc nhìn thấy một cái khác trường quay trung Eva - Green cũng đi tới, hẳn là cũng muốn tan tầm .

“Hải, Eva.” Hắn đi qua.

Eva - Green một thân vu sư trang điểm, cười đối Matthew gật gật đầu,“Hải, Matthew.”

Matthew chỉ chỉ Johnny - Depp, thuận miệng bậy bạ nói,“Đêm nay Depp mời khách uống rượu, cùng nhau sao?”

Hắn quay đầu đi, đối Johnny - Depp nháy mắt, Johnny - Depp lập tức nói,“Tại Black Mamba tửu ba.”

“Ân......” Eva - Green nghĩ nghĩ, nói,“Hảo a.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 395: Ta Không Phải Venus

“Cụng ly, Eva.”

Black Mamba tửu ba trong, Matthew hướng Eva - Green nâng chén, một thân hắc y Eva - Green bưng lên chén rượu, cùng Matthew chạm một phát, nói,“Cụng ly.”

Hai người đồng thời uống mất trong chén Brandy.

“Depp đâu?” Eva - Green buông xuống chén rượu,“Sẽ không đến sao?”

Matthew nhún vai,“Có bằng hữu lại đây , hắn đi xã giao bằng hữu , phỏng chừng nhất thời không về được.”

Hắn cầm lấy bình rượu, lại vi hai người phần mình đến một chén nhỏ, đối diện Eva - Green trên mặt, đã nổi lên rượu sau đỏ ửng, vừa Depp còn tại thời điểm, ba người liền uống không thiếu.

Johnny - Depp không phải cố ý rời đi, Keanu - Reeves đến tửu ba, hắn cùng Keanu - Reeves đi tửu ba hai tầng phòng.

Matthew thực ra biết, Keanu - Reeves đối với hắn ít nhiều có chút ý kiến, cũng không đi qua chào hỏi, tiếp tục cùng Eva - Green uống rượu nói chuyện phiếm.

Rượu thứ này, có đôi khi có thể hủy đi một người, nhưng có đôi khi cũng là phi thường tốt công cụ, vài chén rượu vào bụng, giữa người với người cự ly thường thường sẽ kéo gần rất nhiều.

“Ngươi vừa nói ngươi có một song bào thai muội muội?” Matthew tiếp tục đề tài vừa rồi.

Eva - Green bưng lên chén rượu, nói,“Một so với ta sinh muộn bốn phút muội muội, gọi Joy.” Đại khái là uống rượu phải có điểm nhiều, nàng nói rõ ràng so bình thường muốn nhiều,“Joy theo ta bất đồng, tất cả mọi người nói nàng giống dương quang như vậy ấm áp, không giống ta cuối cùng là cấp nhân một loại âm lãnh cảm giác, vì cùng nàng phân biệt......”

Eva - Green chỉ chỉ chính mình tóc,“Ta từ mười bốn tuổi bắt đầu, liền đem một đầu tóc vàng nhuộm thành màu đen.”

“Ta cảm giác tóc đen càng thích hợp ngươi.” Matthew bưng lên chén rượu, lại cùng Eva - Green uống một ly, tiếp tục nói,“Của ngươi tóc đen, cùng ngươi ngoại hình khí chất đặc biệt phối hợp, mặc kệ dưới bất cứ tình huống đều có thể khiến ngươi trổ hết tài năng, để người đối với ngươi không chuyển mắt.”

“Ngươi thật có thể nói.” Eva - Green lắc lư đầu, tựa hồ cảm giác say lên đây,“Thực ra thân thể và mỹ mạo cũng không phải ta để ý gì đó.”

Matthew theo sát hỏi,“Kia...... Ngươi để ý là cái gì?”

Eva - Green xòe tay,“Ta cũng không biết.” Nàng hỏi lại Matthew,“Ngươi cảm giác ta xuất sắc nhất địa phương ở nơi nào? Đừng nói ngươi không biết.”

“Như là Venus.” Matthew nhớ tới [ hí mộng Paris ], nói thẳng,“Mĩ được không thể xoi mói, lại không thể có được.”

Nghe nói như thế, Eva - Green nở nụ cười, vươn ra một ngón tay, chỉ Matthew nói,“Ta nhưng là nữ vu.”

Matthew biết nàng nói là [ Cướp biển vùng Caribbean ] trung nhân vật, lắc đầu cười, lại cho nàng đổ một ly rượu.

Eva - Green bưng lên chén rượu, một ngụm tất cả đều uống sạch, nói,“Ngươi biết nữ vu thế giới sao, Matthew?” Không đợi Matthew trả lời, chính nàng liền cấp ra đáp án,“Nếu ta không thể có được ngươi, thân ái , ta sẽ phá hủy ngươi.”

“Ngươi không phải Tia Dalma.” Matthew nhớ rõ này hình như là trong kịch bản mà nói,“Ta cũng không phải Davy Jones.”

Đêm nay Black Mamba quán rượu bên trong nhân không nhiều, tuy rằng Matthew cùng Eva - Green là ngồi ở tửu ba tầng một trong đại sảnh, nhưng chung quanh cũng rất im lặng.

Eva - Green buông xuống chén rượu, ý bảo Matthew tiếp tục rót rượu, nói,“Venus? Vì sao mọi người nói lên ta, nghĩ đến đều là [ hí mộng Paris ].”

Matthew nói thẳng,“Bởi vì ngươi biểu diễn tổng có thể thỏa mãn nhân ảo tưởng.”

“Nói đến cùng......” Eva - Green khóe mắt rủ xuống càng nhiều ,“Các ngươi những người này chú ý ta, chỉ là bởi vì ta dám thoát, dám chụp lõa lồ hí.”

Matthew không có phủ nhận điểm này, ngược lại nói,“Âu Châu đạo diễn chụp phim văn nghệ, có không thoát sao?”

Eva - Green nghĩ nghĩ, gật đầu nói,“Kia đến cũng là.” Nàng lại tiếp một câu.“Bernardo - Bertolucci thế nhưng đối với người khác nói ta mĩ hạ lưu ! nói ta để người mê muội thân thể cùng cảnh giường chiếu chính là [ hí mộng Paris ] xem điểm ! ta không thích Bernardo - Bertolucci ! rất không thích !”

“Nếu không thích, vì sao còn muốn tiếp hắn hí?” Matthew hỏi.

“Bởi vì không được lựa chọn.” Eva - Green ợ hơi rượu,“Đây là nhanh nhất nổi danh phương thức, cũng là thành công đường tắt !”

Nàng rõ ràng có điểm uống nhiều, vài lời không tự chủ được nói ra, thái độ một chút không ngại ngùng,“Ta có thời điểm cũng hiểu được chính mình giống tình yêu lãng mạn phim hành động nữ tinh. Bất quá, tính là chúng ta sinh hoạt một bộ phận, cho nên ta cảm giác đó là một kiện thực chính đáng sự. Đương nhiên, từng diễn viên đều đáng ghét chụp cảnh giường chiếu, không có người sẽ thích, kia rất đáng sợ. Thế nhưng, ta sẽ đem như vậy màn ảnh xem thành phi thường khách quan lý tính sự, ta sẽ trước tiên tập luyện, ta cảm giác ta là phương diện này chuyên gia.”

Những lời này khiến Matthew có chút ngoài ý muốn, hắn nghĩ nghĩ nói,“Ta cũng chụp qua rất nhiều cảnh giường chiếu.” Hắn bưng lên chén rượu,“Vì cảnh giường chiếu, làm một ly !”

“Hảo !” Eva - Green bưng lên chén rượu, cùng hắn dùng lực chạm một phát,“Vì cảnh giường chiếu, cụng ly !”

Uống mất một chén rượu, Eva - Green chủ động cầm lấy bình rượu, vi hai người phần mình đổ một ly, hỏi Matthew,“Ngươi thích cảnh giường chiếu cùng lõa lồ sao?”

Matthew lắc lắc đầu,“Không thích, kia dứt khoát chính là chịu tội.”

Hắn bỗng nhiên nhớ tới từng có mấy đêm tình Jessica - Alba, chỉ có tại [ Dawn of the Dead ] quay chụp khi lần đó là ngoại lệ.

“Ta chỉ nguyện ý làm chính mình thích làm sự.” Matthew còn nói thêm,“Ta cần cùng nhân vật sinh ra liên hệ, cần đi thích cái kia nhân vật, ta sẽ không vì công tác mà công tác.”

Eva - Green lại cười nói,“Ta thích nữ vu nhân vật này, phi thường thích.” Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Ta thích rất cường thế lại cất giấu bí mật nhân vật, bọn họ đều mang theo vết rách. Này có thể khiến ta nghĩ đến Leonard - Korn câu nói kia, vạn vật đều có vết rách, đó là quang vào địa phương.”

Matthew cảm giác chính mình có chút theo không kịp Eva - Green nói chuyện tiết tấu , hắn hoàn toàn không biết Leonard - Korn là ai.

Eva - Green cùng hắn phía trước gặp được Jessica - Alba cùng Scarlett - Johnson hoàn toàn bất đồng, cho dù là đến Hollywood phát triển , cũng mang theo Pháp quốc diễn viên văn nghệ khí tức.

“Ta không hi vọng người khác chỉ chú ý ta cảnh giường chiếu, làm một nữ diễn viên, ta hi vọng mọi người nhìn thấy ta đang làm sự tình, nhìn thấy ta biểu diễn nhân vật, bằng không ta đương người mẫu là có thể.” Eva - Green nhắm mắt lại, nói,“Mỗi một lần biểu diễn, ta đều dâng ra chính mình một điểm linh hồn.”

Nghe đến mặt sau những lời này, Matthew rõ ràng cảm giác được, hắn cùng với Eva - Green không phải một đường nhân.

Đơn giản điểm đến nói, Eva - Green nhận qua cao đẳng giáo dục, có đôi khi không tự giác liền sẽ tại trong lời nói toát ra một ít khả năng là triết học gia hoặc là mặt khác học giả danh ngôn đến, nhưng Matthew đừng nói không biết xuất xử, còn hoàn toàn liền không nghe qua.

Hắn văn hóa tố dưỡng, cùng Eva - Green chênh lệch tương đối lớn.

Điểm này, Matthew cảm giác thật sự rõ ràng.

Nếu theo đuổi Eva - Green làm bạn gái mà nói, hai người rất nhanh liền sẽ không có tiếng nói chung, may mà hắn cũng không nghĩ tới muốn truy Eva - Green đương bạn gái.

Rượu càng uống càng nhiều, nói cũng càng trò chuyện càng nhiều, Matthew càng ngày càng phát hiện, Eva - Green xa không giống nhìn qua đơn giản như vậy, lại càng không là một đơn thuần bình hoa.

Matthew kết hợp Eva - Green rượu sau phun ra mà nói, dần dần có một trên cơ bản phán đoán.

Nàng có một nữ diễn viên tất yếu hết thảy, từ trong đám người trổ hết tài năng túi da, không ngừng hấp dẫn người đi đào móc thần bí khí chất, nội hướng mà lại mẫn cảm nội tâm, nghệ thuật gia đình sinh ra hun đúc, liên biểu diễn chính quy xuất thân điều kiện này nàng đều cụ bị.

Cho nên nàng so bất luận kẻ nào đều khát vọng muốn thành công, chỉ là loại này thành công tuyệt không giới hạn trong thương nghiệp bên trên.

Có lẽ lấy đến nữ vu nhân vật này, không chỉ là [ Kingdom of Heaven ] sau khi thất bại không thể lựa chọn, còn có nàng thật muốn nhân vật này, bởi vì nàng nói tới nói lui, đều biểu đạt qua thiên ái tà ác, điên cuồng, cố chấp, liều lĩnh nhân vật, nàng liền thích khiêu chiến không bình thường nhân vật.

Này có khả năng là rượu sau phun Chân Ngôn, cũng có khả năng là uống rượu nhiều nói mê sảng.

Bất quá, Matthew mục tiêu không có biến qua.

Mặc kệ là văn nghệ phạm cũng tốt, vẫn là cao bằng cấp cũng thế, Matthew chỉ cảm thấy Eva - Green tản ra Hollywood nữ diễn viên ít có thần bí cùng quỷ dị hắc ám khí chất, để người nhịn không được muốn xâm nhập thăm dò một phen.

Đương nhiên, hắn sẽ không giống Harvey - Weinstein như vậy làm bừa.

Tiếp cận buổi tối mười một giờ, Matthew cùng say khướt Eva - Green ra Black Mamba tửu ba, cưỡi đại giá điều khiển Benz xe việt dã cùng nhau rời đi.

Xe trước đến Eva - Green tại Beverly Hills bên ngoài thuê độc lập phòng ốc tiền.

Matthew trước xuống xe, đi đến xe mặt khác một bên, đến xem cửa xe, đem Eva - Green phù xuống xe, nói,“Ta đưa ngươi trở về đi?”

Eva - Green say khướt , nghiêng đầu nhìn Matthew, bỗng nhiên nói,“Ta không phải Venus.”

Matthew nở nụ cười, đỡ nàng triều gia môn bên kia đi,“Ta không thích Venus, ta thích là nữ vu.”

Đi đến đóng chặt sắt tây trước cửa, Eva - Green lại tránh thoát Matthew tay, từ trong bao lấy ra chìa khóa, nói,“Cám ơn ngươi đưa ta về nhà.” Nàng chỉ chỉ gia môn,“Hiện tại ta đến.”

Matthew minh bạch lời này mặt sau ý tứ, do dự một chút, vẫn là nói,“Đây là một khoái trá ban đêm.”

Eva - Green ỷ tại trên cửa, nhìn Matthew,“Đúng vậy, với ngươi ở chung rất khoái trá.” Nàng nở nụ cười,“Về sau có thời gian, chúng ta tiếp tục đi uống rượu.”

Matthew phi thường rõ ràng, này Pháp quốc nữ nhân rất thông minh, uyển cự hắn đồng thời, còn cố ý lưu lại hi vọng.

“Có thể a.” Matthew biết không có thể nóng vội, lui ra phía sau một bước, nói,“Tái kiến, Eva, ngày mai kịch tổ gặp.”

Nhìn thấy Matthew không có dây dưa, Eva - Green bao nhiêu có điểm ngoài ý muốn, nâng tay lên huy huy,“Tái kiến, Matthew.”

Matthew cực kỳ giống một thân sĩ, lễ phép cáo từ sau, xoay người lên xe rời đi, phảng phất lại đây chỉ là vì đưa Eva - Green về nhà.

Trở về trên xe, Matthew nhắm mắt ngồi tựa ở trên ghế phó, Eva - Green là Thiên Sứ trù tính công ty hộ khách, hai người sẽ thường xuyên gặp mặt, về sau cơ hội khẳng định có.

Hơn nữa Helen - Hermann cùng hắn đề cập qua, muốn khiến Eva - Green biểu diễn [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] nữ chính.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 396: Khó Mà Đoàn Tụ

Cầu vé tháng cùng phiếu đề cử !

Thiên không chi vũ ảnh nghiệp bên kia bởi tương đối khuyết thiếu kinh nghiệm,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] này hạng mục đang tại từ từ đẩy vào, David - Allison tại chế tác phương diện phi thường ỷ lại vào râu quai nón Jack cùng Helen - Hermann vận tác, kịch tổ đã thuê phía sau màn viên chức trung, tuyệt đại bộ phận đều đến từ Helen - Hermann Thiên Sứ trù tính công ty.

Trải qua vài năm phát triển, tuy rằng Thiên Sứ trù tính công ty chân chính đại bài ngôi sao hộ khách chỉ có Matthew một người, nhưng Helen - Hermann lại đem Matthew này tấm vương bài dùng đến lớn nhất trình độ, gần nhất hai năm nay, phàm là có Matthew diễn viên chính hạng mục, nàng đều sẽ đang vì Matthew đàm phán khi, thích hợp nhét vào một ít Thiên Sứ trù tính công ty mặt khác hộ khách.

[ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ trong đó cũng có, chỉ là vị trí đều không như thế nào mấu chốt, hàng loạt diễn viên trong, cũng liền Eva - Green nhân vật coi như là có phân lượng.

Theo thời gian trôi qua, tại tháng mười hai đến sau,[ Cướp biển vùng Caribbean ] quay chụp cũng dần dần tiếp cận vĩ thanh.

Cùng phía trước Dead Man's Chest quay chụp bất đồng, At World's End đại bộ phận hí cơ hồ đều tập trung tại studio trung trước màn xanh quay chụp, còn vận dụng đến đại lượng động tác bắt giữ phương diện kỹ thuật.

Đồng dạng, tham dự quay chụp diễn viên, thường xuyên có vài trăm nhân nhiều, đặc biệt là rất nhiều động tác cảnh tượng trong, Matthew, Johnny - Depp cùng Keira - Knightley động tác hí, đều lấy đại quy mô hỗn chiến làm bối cảnh.

Về phần sở hữu dùng đến giương buồm thuyền, đương nhiên đều là giả , cơ bản đều là lấy mô hình gia CG hình thức đến thực hiện.

Trang trí sư đối với như vậy một bộ phim tầm quan trọng có thể nghĩ, thậm chí không thua gì đạo diễn, tại Hollywood trang trí sư có càng thêm hình tượng xưng hô, cũng chính là nghệ thuật chỉ đạo, trải qua nhiều năm phát triển, này chức vị biến thành phim sau lưng sở hữu nghệ thuật bộ môn đầu đầu, cùng đạo diễn cùng với nhiếp ảnh sư cộng đồng nắm chắc chỉnh bộ phim tại trên hình ảnh cụ thể thể hiện hình thức.

“Matthew, trận này động tác hí ngươi là mấu chốt, cũng là trung tâm điểm.”

Màn xanh vòng quanh một chiếc cổ lão trên thân thuyền, động tác chỉ đạo đối Matthew cố ý dặn dò,“Các ngươi đối mặt là bất tử quái vật, ngươi muốn cùng Elizabeth phối hợp tác chiến, còn muốn thích hợp bận tâm Jack - Sparrow bên kia, tại tiếp bang chiến trung, của ngươi vũ lực là bên ta lớn nhất dựa vào chi nhất.”

Matthew đang tại quen thuộc tân đạo cụ kiếm phân lượng, lúc này gật đầu nói,“Ta minh bạch.”

Hắn một tay huy kiếm, làm mấy cái đâm thẳng động tác, phía trước quen dùng đạo cụ kiếm, tại một lần quay chụp trung, cùng đặc kĩ diễn viên trong tay đạo cụ khảm đao va chạm, đại khái là sử dụng số lần quá nhiều quá thường xuyên, thêm hắn lực lượng quá lớn, trực tiếp đoạn liệt.

Một thân hải tặc trang phục Keira - Knightley lên thuyền đi tới, nàng cũng cầm một phen đạo cụ kiếm, nhìn thấy động tác chỉ đạo đi theo Davy Jones các thuyền viên giải thích chú ý hạng mục công việc, xung Matthew nói,“Đến a, quyết đấu a !”

Matthew cười nhìn về phía Keira - Knightley,“Thân ái , ngươi thật muốn theo ta so?”

Keira - Knightley bày ra thức mở đầu,“Ta sớm liền muốn giáo huấn ngươi , đến đi.”

Matthew khom lưng làm một thân sĩ lễ, nói,“Bắt đầu a.”

“Đến đi !” Keira - Knightley không chút nào yếu thế.

Xem nàng chuẩn bị sẵn sàng, Matthew cũng không khách khí, đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, trong tay kiếm đâm thẳng Keira - Knightley bả vai, Keira - Knightley nâng kiếm liền tưởng đón đỡ, nhưng đây không phải quay chụp trung lộ số giả đánh, Matthew nhận qua chuyên nghiệp hóa đấu kiếm huấn luyện, đến quay chụp phía trước còn mỗi tuần luyện tập một lần, bản thân vận động thiên phú lại cao, Keira - Knightley loại này quay chụp phía trước cùng động tác chỉ đạo hạt khoa tay múa chân một tuần nhân, căn bản không có cách nào khác so.

Keira - Knightley cánh tay vừa nâng lên, trong tay bội kiếm còn có làm ra đón đỡ, phát hiện Matthew kiếm đã chỉ ở nàng bên phải trên vai.

“Đầu hàng đi, Keira.” Matthew dùng đạo cụ kiếm vỗ nhẹ nhẹ dưới Keira - Knightley bả vai.

Keira - Knightley giống như phim trung Elizabeth - Swan như vậy, nâng lên cằm, trên khuôn mặt dương, nói,“Đầu hàng? Nghĩ cũng đừng nghĩ?” Nàng tiếp chèn ép nói,“Tứ chi phát đạt, đầu não đơn giản.”

Matthew trả lời lại một cách mỉa mai,“Không bằng chúng ta đổi địa phương so kiếm.”

Keira - Knightley hung hăng trừng mắt nhìn Matthew liếc nhìn, chuyển dời đề tài,“Đừng nói này mấy vô dụng , chúng ta lại đi một lần hí, lập tức liền muốn quay chụp .”

Johnny - Depp lúc này một bước tam diêu lên thuyền, kháp Lan Hoa Chỉ đi tới, nói,“Matthew, Keira, quay chụp liền muốn kết thúc, chúng ta này ba người tổ cũng muốn tán hỏa .”

Matthew thu hảo đạo cụ kiếm, nói,“Chúng ta có phải hay không làm một tán hỏa party?”

“Đừng tính cả ta.” Keira - Knightley nói tiếp nói,“Các ngươi làm kia vài party, trừ thuốc phiện, cồn cùng nữ nhân, còn có cái gì?”

Johnny - Depp kinh ngạc hỏi,“Chúng ta làm qua này mấy party sao?”

Matthew phi thường khẳng định trả lời,“Depp làm qua, ta tuyệt đối không có !” Hắn rất chăm chú nói,“Ta cảm giác, là thời điểm làm một hồi như vậy party .”

Phía trước không có nơi sân, tài chính phương diện cũng có chút khẩn trương, hiện tại Horner trang viên địa phương cũng đủ lớn, qua vài ngày [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] đệ nhất bút cao tới 500 vạn dollar thù lao cũng sẽ đến trướng, có phải hay không liên hệ một chút Liszt?

Gần nhất này mấy tháng tất cả đều bận rộn [ Cướp biển vùng Caribbean ] quay chụp, vô luận là thân thể vẫn là tinh thần, vẫn đều cao tốc vận chuyển, cũng là thời điểm thả lỏng một chút .

Keira - Knightley đi tới, nói,“Nghe nói trong giới gần nhất có người bị AIDS bệnh.”

Matthew nhún vai, hạ giọng nói,“Ngươi không đi làm xét nghiệm máu sao?”

Keira - Knightley cắn môi dưới, hung hăng trừng mắt nhìn Matthew liếc nhìn, không nói gì thêm.

Đặc kĩ diễn viên cùng lâm thời diễn viên chuẩn bị hoàn tất, Matthew, Johnny - Depp cùng Keira - Knightley cũng kết thúc thả lỏng thức nói chuyện phiếm, đi tới phần mình trạm vị địa phương.

Đạo diễn Gore - Verbinski ra lệnh một tiếng,[ Cướp biển vùng Caribbean: Thế giới chỗ cuối ] cuối cùng trận này hỗn chiến hí quay chụp như vậy bắt đầu.

Matthew cùng Keira - Knightley lưng tựa lưng đứng thẳng, phần mình cầm kiếm nhắm ngay vây lên đến Davy Jones hải quái thuyền viên, đóng vai hải quái đặc kĩ diễn viên, mặc đặc thù chế tác động tác bắt giữ phục, thoạt nhìn có chút quái dị.

Nhưng tại Matthew hiện tại biểu diễn trạng thái bên trong, này mấy đều là đáng sợ quái vật.

Một đặc kĩ diễn viên vọt lại đây, Matthew huy kiếm đón đỡ ra trong tay hắn rìu, một cước đá vào hắn ngực, đặc kĩ diễn viên lập tức ở sau lưng dây an toàn dưới sự trợ giúp, về phía sau bay đi ra ngoài, trực tiếp rớt đến thuyền bên ngoài.

Ở sau lưng hắn, Keira - Knightley đồng thời làm nằm sấp xuống một đặc kĩ diễn viên.

Tiếp, Matthew xoay người, một kiếm đâm trúng Keira - Knightley bên cạnh nhân, tên kia đặc kĩ diễn viên lập tức che ngực ngã xuống đất.

Dựa theo trước đó tập luyện lộ số, Matthew chặt dưa thái rau như vậy phóng ngã năm sáu địch nhân, tẫn hiển Will - Turner cường hãn vũ lực, dùng đạo diễn Gore - Verbinski lời đến nói, Witt - Turner chính là sau hai bộ tục tác trung vũ lực cùng cường hãn phương diện nhân vật đảm đương.

Đây là một hồi phạm vi lớn hỗn chiến hí, hàng loạt lâm thời diễn viên cũng tại đánh nhau, đảm đương đám nhân vật chính bối cảnh.

Bên kia Johnny - Depp động tác hí cũng tại tiến hành, Jack - Sparrow phong cách chiến đấu cùng Will - Turner rõ ràng bất đồng, lại vẫn lấy du đấu vi chủ.

“Đình !” Đạo diễn Gore - Verbinski kêu ngừng quay chụp,“Này qua.”

Hắn theo sau lại la lớn,“Depp rời khỏi quay chụp, phía dưới quay chụp cầu hôn hí !”

Đây là một hồi ở trong chiến đấu cầu hôn, một đoạn kết hôn lời thề, bởi vì có đại lượng động tác hí quan hệ, bị phá giải thành hơn mười màn ảnh.

Quay chụp một lần nữa bắt đầu sau, Geoffrey Rush cũng tiến vào trường quay, đảm đương Will - Turner cùng Elizabeth - Swan chứng hôn nhân.

Cùng phổ thông hôn lễ bất đồng, cảnh này đánh đánh đình đình, quay chụp nửa buổi chiều thời gian, mới đến tới gần kết thúc thời điểm.

Một hồi đại hỗn chiến tiến hành hừng hực khí thế, trường quay trung lộn xộn giống như chợ như vậy, Geoffrey Rush nhảy lên Thuyền bang, la lớn,“Hiện tại...... Các ngươi có thể hôn môi !”

Matthew đá bay một địch nhân, quay người bắt lấy Keira - Knightley cánh tay, Keira - Knightley xoay người lại, cùng Matthew hôn ở cùng nhau.

Loại này thời khắc, chiến đấu cái gì tự nhiên muốn phóng tới một bên, chung quy đây là điện ảnh, một đôi tại ba bộ khúc trung trải qua gian nan hiểm trở tình lữ, nếu không tiếp hôn mà nói, người xem cảm xúc như thế nào có thể được đến phát tiết?

Gore - Verbinski mặc dù ở phim thương mại đạo diễn trung thuộc về tương đối có cá tính loại hình, nhưng cũng muốn tuần hoàn địch bảo bảo xuất phẩm điện ảnh nhất quán nguyên tắc, cuối cùng khẳng định là toàn niên linh đoạn đều nghi hợp gia hoan kết cục.

“Tạp, cảnh này qua !”

Kêu đình thanh âm vang lên, đạo diễn Gore - Verbinski từ máy theo dõi mặt sau chậm rãi đứng lên, giơ lên sớm chuẩn bị tốt khuếch đại âm thanh loa,“Hiện tại ta tuyên bố,[ Cướp biển vùng Caribbean: Thế giới chỗ cuối ] quay chụp công tác, toàn bộ hoàn thành !”

Hắn vừa dứt lời, liền vang lên Johnny - Depp tiếng hoan hô, Jack - Sparrow thuyền trưởng tháo xuống hải tặc mạo, trực tiếp ném tới không trung,“Oa nga......”

Matthew cùng Keira - Knightley cũng vung tay hô to,“Oa ác ! oa ác......”

Toàn bộ kịch tổ đều bộc phát ra nhiệt liệt hô ứng, hưng phấn tiếng kêu liên tiếp.

Chỉ có hai danh nhiếp ảnh sư đầy mặt bình tĩnh, phần mình khống chế máy quay phim, trung thực kỉ lục trường quay phát sinh hết thảy, này mấy tương lai tất cả đều có thể đảm đương phim tuyên truyền cùng DVD chế tác vật liệu.

“Rốt cuộc kết thúc......”

Keira - Knightley nói thầm một câu, xòe ra hai tay cùng Matthew dùng lực ôm, Matthew nhẹ nhàng vỗ nàng sau lưng, tiếp xoay người cùng một vị đặc kĩ diễn viên ôm một chút.

Kịch tổ đại bộ phận nhân, đều cùng một chỗ công tác chừng sáu tháng, mặc kệ nói như thế nào, Dead Man's Chest cùng At World's End quay chụp, đều là một hồi để người khó quên kỳ lạ lữ trình.

Matthew cùng Geoffrey Rush ôm qua đi, hạ thuyền, lại cùng mặt khác diễn viên cùng công tác nhân viên nhất nhất ôm, Johnny - Depp, Gore - Verbinski cùng Keira - Knightley đều đang làm cùng hắn đồng dạng hành động.

[ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ từ sau hôm nay, liền đem triệt để kết thúc quay chụp, giống Matthew này mấy diễn viên, cũng sẽ rời đi kịch tổ.

Matthew bản thân cảm giác, Jack - Sparrow, Will - Turner cùng Elizabeth - Swan hải tặc ba người tổ, rất khó lại có đoàn tụ một ngày .

Dựa theo hiện tại phát triển xu thế, chỉ riêng là hắn cùng Depp thù lao, phỏng chừng liền có thể khiến Disney phá vỡ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 397: Hoàng Kim Chi Thành

Giáng Sinh sắp đến, Johannesburg đến một năm trung nhất nóng bức thời điểm, Thái Dương điên cuồng đốt nướng đại địa , thiên nhiệt được nổi cơn điên, nướng được nóng lên, ứa ra yên, giống hỏa như vậy, trên quốc lộ nhân ít ỏi không có mấy, chỉ có ô tô tại qua lại xuyên toa bôn chạy động, thiên không không có một tia đám mây, một ít tự vân phi vân, tự vụ phi vụ hôi khí, trầm trầm nổi tại không trung, khiến người cảm giác nín thở không thoải mái.

“Gặp quỷ thời tiết !”

Matthew chống ra dù che nắng, vì chính mình chế tạo ra một mảnh nhỏ râm mát chi địa , bỗng nhiên có chỉ muỗi bay qua, cánh kích động vang lên tiếng ong ong, tựa hồ đều mang lên một tia gió lạnh.

Này hoàn toàn chính là đi ra ngoài năm phút đồng hồ, chảy mồ hôi hai giờ tiết tấu.

Matthew phi thường hối hận, vì sao không tìm một chiếc ô tô lại đây, liền bởi vì khách sạn cự ly Charlize - Theron khu chung cư chỉ có không đến năm phút đồng hồ?

Tuy rằng đi tới Johannesburg, nhưng hắn trên tâm lý còn bị vây ở Bắc bán cầu, tổng cho rằng hiện tại là mùa đông.

Tiến vào khu chung cư, Matthew ở phía trước đài làm đăng ký, trực tiếp cưỡi chuyên dụng trên thang máy tầng cao nhất, toàn bộ tầng cao nhất về Charlize - Theron sở hữu.

Thang máy dừng lại, cửa thang máy phân hướng hai bên, Matthew nhìn thấy Charlize - Theron hai tay ôm ngực, liền đứng ở thang máy đối diện.

“Hải, Sally.” Matthew ra thang máy chào hỏi, hỏi tiếp đề,“Toilet ở địa phương nào.”

Charlize - Theron xoay người dẫn đường,“Bên này.”

Quải ra thang máy gian, xuyên qua cự đại phòng khách, Matthew tiến vào toilet, đại khái là phía trước ở bên ngoài hấp thu quá nhiều nhiệt lượng, chỉ cảm thấy chính mình tiểu tiểu đều là nước sôi.

Ra toilet, Charlize - Theron trước tiên truyền đạt khăn mặt, Matthew tiếp nhận lau trên mặt mồ hôi thủy, lại tiếp được Charlize - Theron bưng tới nước uống một ngụm, lúc này mới dễ chịu một ít.

“Này khí trời quả thực muốn mạng người.” Matthew đem khăn mặt hoàn cho Charlize - Theron, oán giận nói.

Charlize - Theron thu hảo khăn mặt, nói,“Tùy tiện tọa.” Nàng xem Matthew liếc nhìn,“Không lạnh không nóng Los Angeles không đợi, ngươi chạy đến Johannesburg tới làm cái gì?”

Matthew ngồi ở trên một chiếc sô pha đơn,“Ta đến xem ngươi a, Sally.”

“Đừng đùa.” Charlize - Theron hoàn toàn liền không tin tưởng Matthew mà nói,“Ngươi sẽ chuyên môn đến Nam Phi xem ta?”

Matthew đương nhiên không phải chuyên môn chạy tới gặp Charlize - Theron , ăn ngay nói thật nói,“Liên Hiệp Quốc nạn dân thự lập tức liền muốn Johannesburg tổ chức một về Phi Châu nạn dân hội nghị, ngươi nghe nói sao?”

Charlize - Theron gật gật đầu,“Ta biết, hội nghị có thể đặt ở Nam Phi, là vì Mandela tranh thủ.”

“Ta muốn tham gia lần này hội nghị.” Matthew không lại đi vòng vèo, nói thẳng,“Cho nên đến Johannesburg, vừa lúc ngươi cũng ở bên này, thuận tiện lại đây xem xem ngươi.”

“Của ngươi từ thiện đại sứ tới tay ?” Charlize - Theron biết Matthew tại tranh thủ Liên Hiệp Quốc nào đó danh hiệu,“Như vậy thuận lợi?”

Thực ra nàng cũng tại làm cùng loại tranh thủ công tác, bất quá mục tiêu là Liên Hiệp Quốc nhi đồng ngân sách hội.

Matthew lại thâm sâu hấp một ngụm phòng trong khí lạnh, lồng ngực trung nóng rực dần dần tán đi, nói,“Liên Hiệp Quốc nạn dân thự thân thiện đại sứ, này thứ hai vừa nhận đến chính thức ủy nhiệm.”

Charles - Theron nâng lên cằm,“Helen - Hermann công tác hiệu suất kinh người a.”

“Nàng vận tác thời gian rất lâu .” Matthew cũng không giấu diếm Charlize - Theron,“Phía trước phía sau hơn một năm đi.”

Từ mười hai tháng bắt đầu, Helen - Hermann tại New York cùng Geneva triển chuyển nhiều lần, vẫn bận rộn nửa tháng, mới triệt để đem chuyện này xác định xuống dưới, hắn thành công chen điệu Angelina - Jolie, trở thành Liên Hiệp Quốc nạn dân thự thân thiện đại sứ.

Matthew nhớ tới Charlize - Theron ở phương diện này cũng có vận tác, hỏi,“Của ngươi nhi đồng ngân sách hội đâu?”

Charlize - Theron khẽ lắc đầu,“Còn không có tin tức.” Nàng lại hỏi,“Ngươi muốn ở trên hội nghị phát ngôn sao?”

“Đúng vậy.” Matthew dựa trên sô pha, nói,“Tại hội nghị bắt đầu phía trước, ta có một thiên diễn thuyết.”

“Ngươi không cần làm chuẩn bị sao?”

Nghe được Charlize - Theron vấn đề, Matthew chỉ chỉ chính mình đầu,“Lần này lại đây phía trước, Helen - Hermann liền vì ta chuẩn bị tốt diễn thuyết bản thảo, ta tất cả đều thuộc lòng.”

Hắn rất có tự mình hiểu lấy, rõ ràng tự thân văn hóa trình độ hữu hạn, cũng chưa từng nghĩ tới muốn dùng tự thân năng lực ứng đối diễn thuyết.

“Matthew......” Charlize - Theron rất chăm chú nói,“Chân tâm hi vọng ngươi có năng lực vì Phi Châu nạn dân làm chút gì.”

“Ta tận lực.” Matthew không tưởng lừa gạt Charlize - Theron, hàm hồ đáp lại,“Một người năng lực hữu hạn a.”

Charlize - Theron nghe nói như thế, chỉ có thể lắc đầu thở dài, nàng cùng Matthew chẳng những làm qua tình lữ, còn vẫn đều là giao tình rất không sai bằng hữu, tự hỏi vẫn là tương đối lý giải gã này , Matthew lấy đến này thân thiện đại sứ, càng nhiều là vì này đối với hắn có chỗ tốt, mà không phải thật muốn giúp nạn dân.

“Có năng lực mà nói.” Charlize - Theron còn nói thêm,“Có thể bang vẫn là muốn bang .”

Matthew cười cười, nói,“Tổng có thể đến giúp một vài người .”

Danh nhân danh khí ở trong này, đứng ra lớn tiếng hô hào mà nói, bao nhiêu đều sẽ quản điểm dùng, hơn nữa làm nạn dân thự thân thiện đại sứ, đương nhiên không có khả năng chỉ phóng miệng pháo, hắn cũng sẽ tích cực quyên tiền, hơn nữa thích hợp thời điểm, cử hành vài lần từ thiện đấu giá hội.

Giống như loại này từ thiện đấu giá hội, Hollywood trong giới có rất nhiều, tuy rằng triệu tập cùng tham dự nhân mục đích khả năng không đơn thuần, gom góp đến lạc quyên, rất nhiều cũng sẽ bị dời đi dùng cho chỗ khác, nhưng tổng có một bộ phận sẽ dùng tại từ thiện mặt trên, bao nhiêu cũng có thể đến giúp một vài người.

Giống Phi Châu bên này vấn đề, đặc biệt là chiến loạn cùng nạn dân vấn đề, căn bản không phải quyên tiền quyên vật có thể giải quyết , cho dù là hắn loại này đối với chính trị cơ hồ không biết gì cả nhân cũng biết, Phi Châu vấn đề phi thường phức tạp.

Tỷ như nói vị kia phi thường thưởng thức Charlize - Theron Mandela, ở trên thế giới cũng là có bao có biếm, hơn nữa làm thấp đi thanh âm không thể so biểu dương nhược.

Matthew cùng Helen - Hermann tranh thủ đến thân thiện đại sứ mục đích rất đơn giản, hai người cũng không có tham dự chính trị ý tưởng, chủ yếu là vì tăng lên cách điệu cùng xoát danh khí, vi siêu cấp cự tinh tích lũy tư bản.

Hàn huyên một hồi, Charlize - Theron mang theo Matthew tham quan một chút phục thức chung cư, này đống chung cư chiếm cứ cao ốc mặt trên cùng hai tầng, diện tích tương đương cự đại, tại một gian thư phòng trong, Matthew còn thấy được một khối khắc có “Charlize - Theron” Chữ Kim Chuyên, đây là Charlize - Theron đạt được Oscar tốt nhất nữ chính sau, Nam Phi tổng thống Mbeki đưa tặng cho , lấy khen ngợi nàng vi Nam Phi thắng được vinh dự.

Từ phương diện này đến nói, Oscar phân lượng xác thật rất nặng, cũng không khó minh bạch vì sao nhiều như vậy ngôi sao diễn viên, vì đạt được giải Oscar, không tiếc trả cái giá cực lớn.

Đứng ở đặt Kim Chuyên thủy tinh trước tủ trưng bày, Matthew nhìn kia khối Kim Chuyên, hỏi phía sau Charlize - Theron,“Ngươi tính toán tại Johannesburg định cư, không trở về Los Angeles sao?”

Charlize - Theron tiến lên một bước, cùng Matthew sóng vai đứng thẳng, cười cười, nói,“Nơi này là gia hương của ta.” Nàng trầm mặc một hồi, còn nói thêm,“Đương nhiên muốn trở về, sự nghiệp của ta tại Hollywood. Ta đã tiếp được Warner Bros [ In the Valley of Elah ] nữ chính, phỏng chừng sang năm hai tháng phân liền sẽ hồi Bắc Mĩ bắt đầu làm chuẩn bị.”

Bởi vì thiên không chi vũ ảnh nghiệp đang tại cùng Warner Bros hợp tác, Matthew nghe nói qua này hạng mục, nghe nói kịch bản lấy tài liệu từ một chân thật cố sự, giảng thuật một danh xuất ngũ lão binh truy tra từ Iraq phục dịch trở về nhi tử nguyên nhân tử vong cố sự.

Đây không phải một bộ thương nghiệp điện ảnh, mục tiêu nhắm ngay phỏng chừng chính là Oscar mùa trao giải, Charlize - Theron rõ ràng còn có tiếp tục trùng kích Oscar ý tưởng.

Matthew châm chước một hồi, nói,“Muốn lại lấy Oscar, ngươi tốt nhất nhiều chuẩn bị một điểm tài chính.”

Như là Monster cái loại này cố ý tăng phì phẫn xấu, dùng qua một lần sau, lại dùng mà nói hiệu quả liền không tốt như vậy .

Charlize - Theron nói,“Ta không tưởng nhiều như vậy.”

Matthew gật gật đầu, cũng không có nói thêm nữa.

Hai người vẫn ở chờ ở chung cư nội nói chuyện phiếm, cơm tối là Charlize - Theron tự mình làm Nam Phi hải sản cơm, nếm qua cơm tối sau, Charlize - Theron không có mở miệng tiễn khách ý tứ, Matthew cũng không có chủ động rời đi tính toán, đến ngủ thời gian, hai người tự nhiên mà vậy đi vào cùng gian phòng ngủ trong.

Lẫn nhau đều là trưởng thành nam nữ, phía trước cũng có qua rất nhiều lần xâm nhập trao đổi, Matthew cùng Charlize - Theron cũng không có bất cứ tâm lý gánh nặng.

Ngày hôm sau, Johannesburg thời tiết mát mẻ rất nhiều, Charlize - Theron làm địa chủ, mang theo Matthew tại Johannesburg chuyển chuyển.

Này tòa Nam Phi lớn nhất thành thị, vốn có “Hoàng Kim chi thành” biệt hiệu, là Nam Phi Hoàng Kim sản nghiệp trung tâm.

Căn cứ Charlize - Theron thuyết pháp, năm đó một tên là George - Harry người da trắng tại Johannesburg phía bắc một nông trường tản bộ, bị một khối lộ ra mặt đất thạch đầu vấp té, kết quả là một khối kim khối.

Bởi vậy, dẫn phát thế giới các nơi kẻ đãi vàng tới đây đãi vàng, theo kẻ đãi vàng càng ngày càng nhiều, Johannesburg trở thành một nhân khẩu phần đông tụ cư địa.

Hôm nay, George - Harry pho tượng liền sừng sững tại Johannesburg quốc tế sân bay đến thành phố trung tâm ven đường.

Toàn bộ du ngoạn quá trình bên trong, Charlize - Theron bốn bảo tiêu đều toàn bộ hành trình súng vác vai, đạn lên nòng cùng đi, cùng USA rất nhiều thành thị cùng loại, Johannesburg trị an trạng huống cũng không tốt, có thể nói trên thế giới phạm tội tỷ lệ tối cao khủng bố chi đô.

Nam Phi thất nghiệp tỷ lệ cao tới 40%, thất nghiệp đại quân trung tuyệt đại bộ phận là khuyết thiếu kỹ năng, giáo dục trình độ thấp hắc nhân, nghe nói ven đường đá bóng nhìn như cả người lẫn vật vô hại hắc nhân tiểu hài tử cùng thanh niên, gặp được du khách khi, khả năng sẽ từ quần áo phía dưới móc súng lục ra cùng dao, nháy mắt chuyển biến thành cướp bóc phạm.

Matthew cưỡi Charlize - Theron xe, xuyên qua kề sát hắc nhân tụ cư khu một con đường khi, liền ẩn ẩn nghe được tiếng súng.

Nhìn thấy trị an trạng huống như thế không xong, Matthew du ngoạn một buổi sáng, cũng liền không có hứng thú, dứt khoát kéo Charlize - Theron, về tới nàng xa hoa chung cư.

Vào lúc ban đêm, Matthew tiếp đến Helen - Hermann điện thoại, phản hồi vào ở khách sạn, vi kế tiếp hội nghị làm cuối cùng chuẩn bị công tác.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 398: Am Hiểu Biểu Diễn Minh Tinh

Khách sạn trong phòng, Matthew đứng ở trước gương lớn, chuyên môn từ Los Angeles chạy tới tạo hình sư, vì hắn đánh hảo caravat sau, lại lui ra phía sau một bước nhìn nhìn, đem Liên Hiệp Quốc nạn dân thự ngực châm treo ở tây trang trên cổ áo mặt.

Bởi vì quay chụp [ Cướp biển vùng Caribbean ] súc lên tóc dài sớm xén, đầy mặt chòm râu càng là cạo sạch sẽ, tại đột xuất sạch sẽ lợi nhuận đồng thời, tạo hình sư còn tăng thô tăng thêm Matthew lông mi, thích hợp đột xuất trên mặt nguyên bản cũng không rõ ràng nếp nhăn, xây dựng một loại thành thục ổn trọng hình tượng.

Tham dự Liên Hiệp Quốc hội nghị trường hợp này, trang phục cùng tạo hình tầm quan trọng, càng hơn Oscar trao giải điển lễ.

Trận này chỉ tại giải quyết cùng giúp Phi Châu nạn dân hội nghị, có bao nhiêu quốc gia trọng yếu người lãnh đạo tham dự, Âu minh thay trực chủ tịch, Nam Phi tổng thống, Liên Hiệp Quốc Phi Châu đặc sứ, hội đồng bảo an ngũ đại ủy viên thường trực đại biểu cùng với Liên Hiệp Quốc tổng bí thư bản nhân, hôm nay đều đem xuất hiện ở Johannesburg Santon quốc tế hội nghị trung tâm.

Không chút nào khoa trương nói, đây là một hồi trọng yếu phi thường quốc tế chính trị hội nghị, mỗi một tham dự hội nghị nhân, không có gì không là các quốc gia cùng địa khu có được trọng đại lực ảnh hưởng nhân vật.

Đối với giải trí ngôi sao đến nói, này không thể nghi ngờ là tốt nhất xoát cách điệu nơi, đừng nói là giống Matthew như vậy lên đài diễn thuyết, hô hào các quốc gia người lãnh đạo coi trọng cùng giải quyết nạn dân vấn đề , chỉ riêng là tham dự hội nghị, liền có thể đột xuất một minh tinh cao bức cách.

Matthew giương mắt nhìn về phía gương lớn, trong gương nhân một thân hình thức phổ thông, lại cực kỳ Hợp Thể thâm sắc đính chế tây trang, sắc điệu mộc mạc áo sơmi trắng, màu lam sẫm caravat, cộng thêm quang hoa nội liễm Rolex đồng hồ.

“Này bộ trang phục nhìn qua rất có thể lừa người.” Helen - Hermann đi tới, đối tạo hình sư hài lòng gật gật đầu, nói,“Matthew, ngươi xem lên tràn ngập cảm giác an toàn.”

Matthew xoay người lại, hắn học tập England khẩu âm thời điểm, cũng nhận qua cùng loại anh thức thân sĩ huấn luyện, đây cũng là Hollywood các ngôi sao môn bắt buộc, bản thân coi như là một kinh nghiệm phong phú diễn viên , giờ phút này hiển thành thục ổn trọng, từ trong ra ngoài đều tản ra cảm giác an toàn, để người liếc mắt nhìn qua, liền cảm giác đây là một thành thực tin cậy nhân vật.

Giờ khắc này, hắn càng như là chính trị nhân vật, mà không phải Hollywood giải trí ngôi sao.

Thực ra tạo hình sư vì hắn thiết kế cũng là điển hình chính trị mặc hình thức, hôm nay chính trị nhân vật chọn dùng đều là cơ bản nhất , cực giản mặc phương pháp, tỷ như đan sắc caravat, bình thường là màu lam hoặc là càng sâu nhan sắc, gia màu lam phớt hồng tây trang cùng không chỗ không ở sơmi trắng.

Loại này phối hợp cũng bị truyền thông nói đùa cho rằng là tượng trưng cho “Thuần khiết” sắc thái, bình thường dùng đến ám chỉ tin cậy tính cùng ổn định tính.

“Đối với một đem chung thân đều hiến cho công chúng phục vụ quốc dân công bộc đến nói, có lẽ đối với thời trang cùng tạo hình hứng thú cũng không phải một kiện chuyện trọng yếu.” Helen - Hermann lúc này còn nói thêm,“Nhưng ở như vậy một hình tượng thắng qua thiên ngôn vạn ngữ niên đại, một bằng nhất trương hoàn mỹ ảnh chụp liền có thể cấp đối thủ tạo thành trọng đại đả kích niên đại, nếu còn đối với chính mình bề ngoài không chút nào để ý, kia thật sự là rất ngây thơ.”

Nàng xem mắt tạo hình sư, tạo hình sư rất có ánh mắt, lập tức mang theo trợ thủ ly khai phòng này.

Helen - Hermann cuối cùng dặn dò Matthew,“Chờ một lát, ngươi sẽ nhìn thấy rất nhiều chính trị đại nhân vật, chú ý bảo trì của ngươi lễ nghi, nhưng không cần cố ý lấy lòng bất luận kẻ nào, ngươi muốn ở trước màn ảnh, biểu hiện ra cùng bất cứ chính trị đại nhân vật đều có thể cùng ngồi cùng ăn khí phái, cho dù là một quốc lãnh tụ cũng không ngoại lệ.”

“Ngươi yên tâm hảo.” Matthew ngược lại là một điểm áp lực cũng không có, có vẻ đặc biệt thoải mái,“Ta không lý giải chính trị, cũng không nhận thức bao nhiêu chính đàn nhân vật phong vân, bọn họ ở trong mắt ta, cũng chỉ là một đám am hiểu biểu diễn ngôi sao.”

“Am hiểu biểu diễn ngôi sao?” Helen - Hermann nghĩ nghĩ, phụ họa nói,“Nói như vậy ngược lại cũng không sai, bọn họ ra vẻ năng lực, so Hollywood ngôi sao cường đại nhiều.”

Matthew đối gian phòng bên trong vẫn trầm mặc Bella - Anderson nói,“Thông tri xe lại đây đi.” Hắn mắt nhìn đồng hồ,“Thời gian chênh lệch không nhiều , chúng ta đi xuống đi.”

Hạ đến khách sạn tầng một, Matthew cùng Helen - Hermann lên Nam Phi quan phương cung cấp ô tô, hướng Santon quốc tế hội nghị trung tâm tiến đến.

Santon quốc tế hội nghị trung tâm tiền, hàng loạt thời sự truyền thông phóng viên tập hợp, vô số trường thương đoản pháo nhắm ngay hội nghị trung tâm trước cửa.

Matthew xuống xe sau, đón thiểm tắt đèn đi nhanh hướng về phía trước đi, tình hình chính trị đương thời truyền thông phóng viên rõ ràng không giống giải trí phóng viên như vậy điên cuồng, hội nghị trung tâm phía trước trật tự đặc biệt hảo.

Helen - Hermann vẫn đi theo hắn phía sau, đi đến hội nghị trung tâm tiền khi, thấp giọng nhắc nhở nói,“Phía trước có CNN phóng viên, nhận bọn họ phỏng vấn.”

CNN phóng viên cũng thấy được Matthew, so với mặt khác, Mĩ quốc truyền thông đối với bản thổ người càng cảm thấy hứng thú, lập tức mang theo nhiếp tượng sư đón đi lên.

“Ngươi hảo, Matthew - Horner.”

Tới được là một để màu nâu tóc dài trung niên nữ phóng viên, nàng đem microphone đưa tới Matthew phía trước,“Ta là CNN phóng viên Louis - Reiner, có thể hỏi mấy vấn đề sao?”

Matthew trước cười đáp lại nói,“Ngươi hảo, Louis.” Tiếp gật đầu, nói,“Đương nhiên có thể, tùy tiện hỏi hảo.”

Louis - Reiner lập tức hỏi,“Nghe nói ngươi sẽ đảm nhiệm Liên Hiệp Quốc nạn dân thự thân thiện đại sứ, đây là thật sao?”

“Là thật .” Matthew phi thường nghiêm túc hồi đáp,“Ta hiện tại đã là nạn dân thự thân thiện đại sứ .”

Louis - Reiner ngay sau đó hỏi,“Ngươi vì cái gì muốn tiếp được này một chức vị?”

Matthew tương đương nghiêm túc nói,“Hôm nay thế giới các nơi, đều có xung đột cùng chiến loạn, vô số người trôi giạt khắp nơi, ngay cả cơ bản nhất sinh tồn đều thành vấn đề, chúng ta không thể làm bộ như nhìn không tới này hết thảy, muốn hiệp trợ những người này vượt qua cửa ải khó khăn, làm cho bọn họ khôi phục bình thường sinh hoạt, một lần nữa thành lập thuộc về chính mình gia viên, ta cho rằng sở hữu có năng lực nhân, đều phải đúng lúc vươn tay, giúp này mấy nhu cầu cấp bách muốn giúp nhân.”

Này mấy trái lương tâm lời nói đi ra, hắn một điểm đều sẽ không mặt đỏ.

Thực ra Helen - Hermann phía trước nói với hắn qua, nạn dân thự từ trên trình độ nào đó đến nói, chính là lão mĩ trong tay lợi khí.

Đây cũng là Helen - Hermann vì hắn tranh thủ thân thiện đại sứ nguyên nhân chi nhất, này có thể rõ rệt đề cao hắn tại Hollywood bạch tả trong địa vị.

Mọi người đều biết, Hollywood luôn luôn là bạch tả tụ tập địa.

Đương nhiên, này nạn dân thự thân thiện đại sứ, từ trên trình độ nào đó đến nói, muốn đem chính mình ngụy trang thành một thánh mẫu biểu.

Đối với Hollywood diễn viên đến nói, như vậy ngụy trang độ khó một điểm đều không đại.

Louis - Reiner lại hỏi,“Ngươi sẽ hô hào các quốc gia ở trên chuyện này cộng đồng cố gắng sao?”

“Sẽ !” Matthew biểu tình rất nghiêm túc,“Hôm nay trên hội nghị, ta có một lần phát ngôn cơ hội, ta sẽ hô hào tham dự các quốc gia, tận lực giúp sở hữu nạn dân.”

Hắn dừng lại một chút một chút, châm chước phiên dùng từ, còn nói thêm,“Không chỉ là hô hào, ta sẽ lấy thực tế hành động hướng quốc tế xã hội tỏ rõ, nạn dân vấn đề đã đến cấp bách tình cảnh. Ta rất nhanh liền sẽ thành lập một nạn dân từ thiện ngân sách cùng nhi đồng từ thiện ngân sách hội, gom góp lạc quyên giúp kia vài cần giúp nhân, ta mỗi một bộ điện ảnh đạt được thù lao 20%, đều sẽ rót vào đến từ thiện ngân sách hội trung, chuyên môn dùng cho từ thiện hoạt động.”

Louis - Reiner liên tục gật đầu,“Hi vọng của ngươi việc thiện, có thể hấp dẫn càng nhiều người gia nhập đến trong đó.”

Matthew cười cười, nói,“Ta cũng hi vọng có thể được đến càng nhiều cùng chung chí hướng nhân giúp, chung quy một người lực lượng hữu hạn.”

Vừa nói những lời này, thật thật giả giả, hắn xác thật sẽ đem tương lai thu nhập 20% rót vào đến sắp thành lập hai từ thiện ngân sách hội trong, về phần trong đó có bao nhiêu thật dùng tại từ thiện thượng, đó chính là hai thuyết .

Toàn mĩ rất nhiều người đều hướng chính mình từ thiện ngân sách hội quyên tiền, như vậy có thể hữu hiệu hợp pháp trốn thuế, hắn mục đích chi nhất cũng là như thế, hơn nữa đẳng ngân sách hội thành lập sau, hắn đại bộ phận phí tổn, đều sẽ từ ngân sách hội thượng đi, dù sao khoản lại không công khai, mỗi năm làm làm quyên tiền, sau đó chính mình ra một bút tiền, đi làm từ thiện liền là.

Giống nắp đậy cùng Buffett đẳng phú hào, Leonardo cùng Cruise đẳng đại bài ngôi sao, đều đang làm như vậy.

Làm từ thiện loại này hoạt động, dù cho tại hợp pháp phạm vi bên trong, cũng có thể ngoạn ra hoa đến.

“Trừ từ thiện ngân sách hội, ta kế tiếp còn sẽ thực địa đi Phi Châu một ít địa khu, vấn an chỗ đó nạn dân.”

Matthew đối với CNN máy quay phim màn ảnh, còn tại chậm rãi mà nói, giờ khắc này hắn phảng phất thánh phụ hàng lâm, thánh mẫu phụ thể như vậy,“Ta hi vọng có thể lấy tự thân lực ảnh hưởng, hấp dẫn càng nhiều truyền thông cùng công chúng quan tâm nạn dân vấn đề, làm cho bọn họ nhìn thấy, nạn dân xác thật là một ít nhu cầu cấp bách muốn giúp nhân.”

Louis - Reiner lại gật đầu, đường hoàng nói,“Hi vọng ngươi có thể đến giúp càng nhiều nạn dân.”

Phỏng vấn kết thúc, Matthew xoay người đi vào hội nghị trung tâm, lập tức gặp nạn dân thự công tác nhân viên lại đây dẫn đường, mang theo Matthew đi đến một gian phòng nghỉ, chờ đợi hội nghị bắt đầu.

Trong phòng nghỉ, không có người khác, Matthew cũng nghe Helen - Hermann nói qua, chính trị cùng Hollywood rõ ràng bất đồng, kia vài chính trị đại nhân vật, cho dù là ở cùng một gian phòng bên trong trò chuyện vài câu, đều có khả năng là khó lường đại sự, bọn họ đối đãi lén gặp, đều phi thường cẩn thận.

Từ tiến vào phòng nghỉ đến hội nghị sắp bắt đầu, trừ công tác nhân viên ngoại, không có nhân tiến vào Matthew phòng nghỉ, Matthew thực ra cũng rất có tự mình hiểu lấy, làm chính trị có thể hỗn đến tham gia lần này đại hội nhân, e không mấy người đem một giải trí ngôi sao để vào mắt.

Matthew bản thân không quan trọng, hắn chạy tới nơi này, chính là hỗn tư bản, xoát cách điệu, mượn dùng Liên Hiệp Quốc mở rộng danh khí , cũng không phải đến lấy lòng kia vài chính khách .

Rất nhanh, có công tác nhân viên lại đây thông tri sau, Matthew tiến vào cử hành hội nghị cự đại hình tròn phòng họp, phòng họp trung tụ lại hơn trăm người, chỉ riêng mắc máy quay phim, liền có năm sáu đài nhiều.

Hắn đi đến chính mình trước chỗ ngồi ngồi xuống, hội nghị bắt đầu sau, đầy mặt nghiêm túc chuyên chú, lắng nghe vị kia hắc nhân tổng bí thư phát ngôn, lại kiến thức nạn dân thự đương nhiệm cao cấp chuyên viên lớn tiếng kêu gọi, sau đó đến hắn diễn thuyết thời gian.

Liên Hiệp Quốc thiết lập này mấy đại sứ chức vị, bản thân chính là muốn lợi dụng danh nhân danh khí.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 399: Show Ra Độ Cao Mới

“Này chính là Matthew - Horner?”

Nhìn thấy một thân hình cao lớn trẻ tuổi nhân đứng ở phát ngôn trên đài, nạn dân thự cao cấp chuyên viên Gutierrez hỏi Philip - Grande,“Chúng ta thân thiện đại sứ?”

Philip - Grande lập tức đáp,“Là hắn.”

Gutierrez gật gật đầu,“Đan từ trên ngoại hình đến nói rất không sai, thành thục ổn trọng, rất có cảm giác an toàn.”

Hình tròn phòng họp trung, vài đài máy quay phim màn ảnh đi theo Matthew mà động, nháy mắt rơi vào hắn trên người, giống như máy quay phim màn ảnh như vậy, tuyệt đại đa số tham dự hội nghị nhân ánh mắt, cũng rơi vào Matthew trên người.

Rất nhiều người đều phi thường hảo kì, như vậy một Hollywood ngôi sao có thể nói ra cái gì.

Tổng thư ký Kofi Annan là hắc nhân, vốn là xuất thân từ Phi Châu, đặc biệt quan tâm Phi Châu nạn dân vấn đề, làm Nobel hòa bình thưởng kẻ đạt được, hắn cũng hi vọng Phi Châu thiếu một ít chiến loạn cùng nạn dân.

Chỉ là đứng lên phát ngôn đài, Matthew liền nộ xoát một đợt tồn tại cảm.

Đương nhiên, đứng ở chỗ này không chỉ là khoe khoang hình tượng, còn muốn sẽ đùa giỡn khóe miệng, khóe miệng đùa giỡn được hảo, mới có thể ăn được khai, mới có thể xoát ra cao bức cách.

Matthew văn hóa tu dưỡng hữu hạn, đối phức tạp chính trị tình thế lý giải hữu hạn, bất quá hắn hiện tại rất có tiền, có tiền có thể làm rất nhiều chuyện, tỷ như làm đến một thiên diễn cảm lưu loát lại cao bức cách thích hợp hiện tại diễn thuyết bản thảo.

Một phần diễn thuyết bản thảo hắn sớm bối thuộc làu.

Thậm chí, liên diễn thuyết mỗi một động tác cùng biểu tình, hắn cùng Helen - Hermann đều thảo luận qua, tìm chuyên gia thiết kế qua.

Matthew chuẩn bị tại Liên Hiệp Quốc trên hội nghị, tú ra tân độ cao.

Cho nên, hắn đứng ở phát ngôn trên đài, không có muộn đầu liền nói, mà là bày ra nhất trương dị thường nghiêm túc chuyên chú gương mặt, phảng phất đại quốc lãnh tụ như vậy, từ trái sang phải tại trong phòng hội nghị tuần tra một lần.

Ngũ đại lưu manh quốc đại biểu, Nam Phi tổng thống, Đông Phi liên minh đặc sứ, Liên Hiệp Quốc tổng thư ký, nạn dân thự quan viên, nhi đồng ngân sách hội chuyên viên, các quốc gia quan ngoại giao......

Này hơn trăm người mỗi một lấy ra, đều là đầy đất trọng lượng cấp nhân vật, đều so một Hollywood ngôi sao càng có phân lượng.

Nhưng ở một khắc này, bọn họ đều chỉ là trận này cao cấp tú phổ thông người xem, nhất định vì hắn trận này cá nhân show vỗ tay ủng hộ nhân.

Có thể có ý nghĩ như vậy, Matthew đương nhiên sẽ không khẩn trương, lại càng sẽ không có cái gọi là ngưỡng mộ cảm giác.

“Tổng thống tiên sinh, tổng thư ký tiên sinh, các vị ngoại trường cùng đặc sứ, các tiên sinh, các nữ sĩ, buổi sáng hảo.”

Matthew nói chuyện không nhanh không chậm, ngữ điệu vững vàng, thanh âm vang dội, thái độ đoan chính,“Ta phi thường vinh hạnh có thể đứng ở trong này, hô hào mọi người coi trọng Phi Châu nạn dân vấn đề.”

Hắn không có lời vô nghĩa, trực tiếp cắt vào chính đề,“Bởi vì đứng ở chỗ này thời điểm, Phi Châu có mấy trăm vạn nhân ngay cả đứng thẳng địa phương cũng không có, bọn họ gia viên bị hủy, trôi giạt khắp nơi, chỉ có thể từ một địa phương lưu lãng đến một địa phương khác.”

Toàn bộ trong phòng hội nghị một mảnh túc mục, trừ Matthew diễn thuyết, rốt cuộc tìm không thấy mặt khác thanh âm.

Matthew không có bản thảo, mọi thứ đều ghi tạc trong đầu,“Hiện tại Phi Châu có vượt qua năm trăm vạn nhân bị bắt rời gia hương, so với quá khứ một trăm năm bất cứ thời điểm đều phải nhiều, này làm cho chúng ta đối thế giới hòa bình cùng an toàn tỏ vẻ lo lắng, mọi người không an toàn tình thế phát triển quá nhanh, chúng ta có phải hay không đã không có năng lực đi ngăn cản hoặc xoay chuyển loại này tình thế?”

Không ai trả lời vấn đề này, Matthew cũng không cần nhân trả lời, tiếp tục nói,“Hiện tại là chúng ta hẳn là thành thực đối mặt thời điểm, chúng ta là thời điểm nhìn thẳng vào Phi Châu nạn dân vấn đề !”

Hắn thanh âm dần dần trở nên trầm thống,“Suy nghĩ một chút, nếu là ngươi, ôm ngươi hài tử, ngươi sở quen thuộc thế giới đã sụp đổ...... Nếu ngươi sở trốn thoát là đáng sợ chiến tranh cùng dã man, không có cái gì ngươi không muốn trả giá đại giới, không có nào bức tường cao ngươi không muốn bò leo, không có nào hải dương ngươi không muốn hàng hành, không có nào chủng biên giới ngươi không muốn xuyên việt !”

Matthew đột nhiên tăng mạnh ngữ khí,“Chúng ta tất yếu hành động ! không có biện pháp khác !”

Rất nhiều Phi Châu quốc gia ngoại trường cùng quan viên, nghe được Matthew khàn cả giọng la hét, đối với hắn hảo cảm độ đại đại đề cao.

Philip - Grande nhìn phát ngôn trên đài Matthew, trong lòng hài lòng chỉ dựng ngón cái, không hổ là Hollywood đang hot ngôi sao tuyến đầu, này kỹ xảo biểu diễn quả nhiên không phải bình thường.

Hắn tin tưởng lựa chọn Matthew - Horner, là phi thường sáng suốt quyết định.

“Năm trước tròn một năm, ta có một mười lăm người đoàn đội, đi Phi Châu rất nhiều địa phương, lý giải nạn dân tình huống.” Matthew tại Helen - Hermann đề nghị dưới, từ năm kia bắt đầu, liền tại tài trợ Phi Châu một chữa bệnh đoàn đội, mỗi năm tiêu phí mười mấy vạn dollar, lại có được một trên danh nghĩa đoàn đội,“Bọn họ cho ta mang đến rất nhiều rung động tính tư liệu.”

Matthew trên mặt hiện ra bi thống,“Bọn họ tại Angola nạn dân doanh gặp được một vị mẫu thân nàng có thể nói cho các ngươi, khi ngươi tiểu nữ nhi từ của ngươi gia đình sinh hoạt bên trong bị võ trang nhân viên cường hành mang đi, cũng làm ** đãi là một loại nào tư vị !”

“Hala, nàng là sinh hoạt tại Eritrea một trong lều trại 6 cô nhi trung một. Nàng có thể nói cho các ngươi 11 tuổi liền muốn gánh lên chống đỡ gia đình dưỡng dục đệ muội trách nhiệm là như thế nào tư vị, bởi vì nàng mẫu thân tại trong chiến loạn gặp nạn, mà phụ thân cũng bị bắt đi mất tích .”

“Motu-Iti, đến từ Libya thầy thuốc, hắn thê tử cùng ba tuổi nữ nhi bị võ trang phần tử đấu súng mà chết. Hắn có thể nói cho các ngươi tại trong tuyệt vọng mất đi chí ái, cố gắng khiến ngươi sở yêu nhân an toàn sinh tồn tại một chiến khu bên trong là một loại như thế nào tư vị.”

Nghe được Matthew nói ra những người đó danh cùng thí dụ, mặc kệ có phải hay không đồng tình, tất cả mọi người mặt hiện trầm trọng, phảng phất tất cả đều bị Matthew giàu có sức cuốn hút diễn thuyết truyền nhiễm như vậy.

Matthew thanh âm leng keng hữu lực,“Vượt qua năm trăm vạn Phi Châu nạn dân là không có tham dự xung đột người bị hại. Nhưng mà, bọn họ bị dán nhãn là bị người vứt bỏ gánh nặng.”

Hắn ngữ khí dần dần phóng hoãn,“Có nghiên cứu tỏ rõ, Phi Châu những nạn dân phản hồi cố hương thời gian ít nhất cũng muốn 30 năm, hôm nay Phi Châu bị bắt ly hương nạn dân số lượng so dĩ vãng đều phải cao, mấy trăm vạn nạn dân không có sung túc đồ ăn, thích hợp trụ sở, lại càng không cần nói giáo dục . Liền hiện tại tình thế, kia vài cùng đường bí lối mọi người nhìn không tới về nhà hi vọng, chỉ có thể bắt lấy Liên Hiệp Quốc này hi vọng cuối cùng, chẳng sợ mạo sinh mệnh nguy hiểm.”

Đứng ở phát ngôn trên đài, Matthew vi phi châu các Hắc thúc thúc lớn tiếng kêu gọi, nếu là ra vẻ, hắn khẳng định muốn làm đến năng lực phạm vi bên trong tốt nhất trình độ.

“Cho nên hôm nay ta vì bọn họ đứng ở chỗ này phát ra tiếng, bởi vì này đồng thời cũng là bọn họ Liên Hiệp Quốc ! ở trong này, sở hữu quốc gia cùng sở hữu người là tự do cùng bình đẳng , đều là giống nhau cường đại tràn ngập lực lượng !”

Tiếng vỗ tay đột nhiên không có bất cứ dự triệu vang lên, hơn nữa càng ngày càng nhiệt liệt, tựa hồ tất cả mọi người tán thành Matthew quan điểm như vậy.

Chờ đợi tiếng vỗ tay rơi xuống, Matthew tiếp tục nói,“Liên Hiệp Quốc tôn chỉ là dự phòng cùng giải quyết xung đột, sử giữa các nước liên hợp cùng một chỗ, tìm kiếm ngoại giao giải quyết phương án cùng cứu vãn sinh mệnh. Thế nhưng, chúng ta tại Phi Châu rất nhiều quốc gia bùng nổ xung đột vấn đề trung lại không có quán triệt này tôn chỉ, xung đột trách nhiệm ở chỗ giao chiến song phương. Nhưng nguy cơ được tăng lên là vì là tại quốc tế xã hội trung nghiêm trọng phân liệt không có được đến an để ý tới ngăn cản, hội đồng bảo an không có thiết thực thực hiện chức trách.”

Loại này quá mức đề cập đến chính trị đề tài, Matthew thoáng đụng chạm, liền chủ động lui trở về, lại hô hào,“Đây là chúng ta hẳn là thành thực đối mặt thời điểm, chúng ta hẳn là thẳng thắn thành khẩn nói chuyện sắp gặp phải trọng đại hạng mục công việc . Bởi vì chúng ta thế giới, tình huống một điểm đều không hảo, thế giới này thật sự không đủ đoàn kết ! chúng ta tất yếu thay đổi, tất yếu hiện tại thay đổi ! hôm nay chúng ta chuyện trọng yếu nhất, chính là ứng đối nạn dân nguy cơ ! chúng ta vĩnh viễn không ứng quên, vì sao cấp nạn dân để tránh khó cơ bản nhân quyền là trọng yếu như thế một sự kiện.”

Cự ly Santon quốc tế hội nghị trung tâm không phải rất xa địa phương, Charlize - Theron đang tại chính mình xa hoa trong nhà, xem hội nghị hiện trường tiếp sóng.

Nhìn thấy phát ngôn trên đài Matthew leng keng hữu lực biểu diễn, nghe được Matthew vô cùng đau đớn hô hào, nàng cảm giác gã này biểu diễn thiên phú thực ra cũng không kém, hiện tại kỹ xảo biểu diễn tiêu chuẩn khẳng định vượt qua chính mình.

“Lần này hội nghị sau, trận này diễn thuyết video truyền bá đi ra ngoài......” Charlize - Theron thấp giọng nói thầm,“Phỏng chừng Matthew gã này, sẽ thắng được từ truyền thông đến công chúng một mảnh tán dương.”

Nàng lắc lắc đầu, nói lên ra vẻ, Matthew tuyệt đối là Hollywood trung siêu nhất lưu tiêu chuẩn.

TV trung lại vang lên Matthew thanh âm,“Cứ việc chúng ta còn chưa đủ cường đại, cứ việc chúng ta cũng ý thức được chính mình có bao nhiêu yếu ớt, nhưng hôm nay, Liên Hiệp Quốc bị cho rằng là mọi người có thể tìm kiếm che chở địa phương.”

Santon hội nghị trung tâm bên trong, Matthew diễn thuyết đã đến kết thúc giai đoạn,“Nếu hôm nay, tại kia chút đến Phi Châu nam nhân cùng nữ nhân trong mắt, Liên Hiệp Quốc lại vẫn có thể đại biểu nhất tuyến hi vọng, một an ổn Thiên Đường, đây là đáng giá chúng ta kiêu ngạo mà không phải e ngại sự tình.”

Matthew bản thân cảm giác tiết tấu nắm giữ phi thường tốt, này tuyệt đối là tiến vào Hollywood tới nay, phát huy tốt nhất một lần diễn xuất.

Hắn mà nói không có đình,“Liên Hiệp Quốc các thành viên quốc cứ việc có từng loại khác nhau, nhưng chúng ta như cũ được hưởng sung túc cùng ổn định sinh hoạt ! chúng ta có năng lực giúp kia vài từ chiến hỏa, khủng bố cùng áp bách trốn thoát mọi người ! ta biết rất nhiều người sẽ nói: Rất tốt, nhưng chúng ta không thể giúp mọi người.”

Nói xong này một câu, hắn riêng tạm dừng một chút, đẳng đại bộ phận người đều nhìn về phía bên này thời điểm, mới tiếp tục nói,“Đúng vậy, chúng ta không thể giúp toàn thế giới người đáng thương. Nhưng khiến chúng ta thản thành tương kiến đi: Hôm nay mất đi gia viên Phi Châu nạn dân nhân số là trước nay chưa có, nhưng bọn họ so sánh chúng ta này mấy hưởng thụ sung túc cùng ổn định sinh hoạt người đến nói, lại vẫn là một cực nhỏ tỉ lệ !”

Matthew cuối cùng nói,“Nạn dân nguy cơ như thế sâu nặng, đường còn rất dài. Chúng ta có thể triển lãm ra nhân loại hướng về phía trước hăm hở tiến lên dũng khí, cùng với chúng ta tin tưởng giá trị quan, chúng ta vẫn có thật dài lộ muốn đi, nhưng khi tương lai mọi người đọc đến một đoạn này lịch sử, hi vọng bọn họ đọc đến là: Chúng ta sánh vai, hướng kia vài cần bảo hộ mọi người cung cấp giúp !”

Hắn lời nói vừa dứt, Santon hội nghị trung tâm vang lên như lôi tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay kéo dài không thôi.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 400: Thiết Yếu Thuốc Hay

Lần này hội nghị giằng co phân nửa ngày thời gian, nửa buổi chiều hội nghị kết thúc, nạn dân thự lại triệu tập một hồi truyền thông chiêu đãi hội, Matthew làm thân thiện đại sứ, cũng tham dự truyền thông chiêu đãi hội.

Đối mặt phần đông thời sự phóng viên phỏng vấn, Matthew tuyên bố,“Cuối tuần, ta sẽ cùng với nạn dân thự quan viên cùng nhau xâm nhập Đông Phi lớn nhất mấy cái nạn dân tụ tập khu, thực địa khảo sát nạn dân tình huống, lấy lấy đến trực tiếp chân thật tư liệu, hơn nữa đem này mấy mang về Los Angeles cùng Hollywood, khiến toàn thế giới đều biết có vài nhân nhu cầu cấp bách giúp !”

Nếu lấy đến này nạn dân thự thân thiện đại sứ, đương nhiên không thể chỉ nói không làm, về sau còn dễ nói, định kỳ tổ chức chút từ thiện hoạt động liền là, hiện tại vừa tiền nhiệm, khẳng định muốn cầm ra điểm thực tế hành động đến, Helen - Hermann sớm liền cùng nạn dân thự từng có câu thông, nạn dân thự lần này hội nghị sau, có một quan phương truyền thông đoàn đội sẽ đi Liên Hiệp Quốc tại Đông Phi thành lập lớn nhất mấy cái nạn dân doanh thực địa khảo sát, vừa lúc thích hợp đồng hành.

Một phương diện, đồng Liên Hiệp Quốc quan phương đoàn đội cùng nhau hoạt động, an toàn bảo đảm toàn bộ càng cao; Một phương diện khác, quan phương đoàn đội đại bộ phận thành viên là đến từ truyền thông phóng viên, có thể đem hắn hành động trước tiên truyền khắp thế giới các nơi.

Matthew tối chú ý vẫn là an toàn vấn đề, bọn họ đi cũng không phải chiến loạn khu, mà là có duy hòa bộ đội bảo hộ nạn dân doanh.

Ra vẻ là một chuyện, lấy sinh mệnh đi mạo hiểm đó chính là một chuyện khác .

Tham gia hoàn truyền thông chiêu đãi hội, Matthew bắt đầu vi kế tiếp Đông Phi hành làm chuẩn bị, nạn dân thự quan phương đoàn đội sẽ ở Johannesburg tập hợp, lại bay đi Kenya thủ đô Nairobi, sau đó đi tới gần Somalia Liên Hiệp Quốc nạn dân doanh.

Nạn dân thự bên kia, cho Matthew bốn danh ngạch, Matthew bên này trừ Helen - Hermann sẽ toàn bộ hành trình cùng đi ngoài, Helen - Hermann từ Bắc Mĩ thuê hai danh bảo tiêu rất nhanh biết bay để Johannesburg cùng bọn họ hội hợp.

“Toàn bộ hành trình chỉ có ba ngày thời gian.”

Khách sạn trong phòng, Helen - Hermann vừa lấy đến nạn dân thự phát tới được hành trình biểu, đối Matthew nói,“Thứ hai tuần sau buổi sáng từ Johannesburg xuất phát, dự tính buổi chiều sẽ đến Kenya Nairobi, chúng ta sẽ ở bên trong la tất khách sạn nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau đi Kenya cùng Somalia biên cảnh địa khu, tiến vào Liên Hiệp Quốc thành lập ở nơi đó nạn dân doanh.”

Matthew ngồi tựa ở trên sô pha, vẫn không nói gì.

Helen - Hermann tiếp tục nói,“Nạn dân doanh sau, đoàn đội sẽ đi phụ cận một nhi đồng phúc lợi trung tâm, vấn an trong chiến loạn mất đi thân nhân cô nhi.”

Nàng xem Matthew liếc nhìn, còn nói thêm,“Đêm đó, chúng ta sẽ ở tại lân cận thành thị. Ngày thứ ba buổi sáng, chúng ta lấy nhi đồng phúc lợi trung tâm làm bối cảnh, nhận Times phỏng vấn, phản hồi Nairobi, sau đó đoàn đội giải tán, chúng ta trực tiếp cưỡi chuyến bay phản hồi Bắc Mĩ.”

“Có thể.” Matthew gật gật đầu,“Ba ngày thời gian, rất nhanh liền qua đi .”

Tuy rằng hai năm nay sinh hoạt điều kiện hậu đãi, nhưng hắn chung quy xuất thân từ xã hội tầng chót, đối với khả năng gặp được hoàn cảnh, cũng không phải không thể thích ứng.

“Bảo tiêu đâu?” Hắn ngẩng đầu hỏi,“Lúc nào có thể đến?”

Helen - Hermann nghĩ nghĩ, nói,“Ngày mai buổi chiều chuyến bay, này hai danh bảo tiêu đều từng tại tam giác châu bộ đội phục dịch, sau này xuất ngũ tiến vào an bảo công ty, năng lực cùng danh dự độ đều là tốt nhất.”

Matthew không nói thêm gì, thuê này hai danh bảo tiêu vẫn là dĩ vãng vạn nhất, tốt nhất không cần có chỗ dùng, cũng không muốn có bọn họ đất dụng võ.

“Lần này hoạt động, chúng ta có một phi thường thành công bắt đầu !” Helen - Hermann đứng lên, qua lại đi hai vòng, nói,“Kế tiếp có chút chú ý hạng mục công việc, ta muốn lại nhắc nhở ngươi một chút.”

“Nói đi.” Matthew ngược lại là không ý kiến.

Helen - Hermann đối với hắn bên này dựng thẳng lên một căn đầu ngón tay, nói,“Đệ nhất, không cần cấp nạn dân doanh cùng phúc lợi viện nhi đồng đưa tặng bất cứ lễ vật, đặc biệt là đường quả cùng chocolate linh tinh, lần này có truyền thông phóng viên đi theo, rất dễ dàng bị người hiểu lầm trở thành bố thí.”

Matthew ứng một thân,“Ta minh bạch.”

Helen - Hermann dựng thẳng lên đệ nhị căn đầu ngón tay,“Kia vài tình hình chính trị đương thời loại truyền thông phóng viên hội toàn bộ hành trình cùng đoàn, bọn họ không phải giải trí phóng viên, ngươi cùng bọn họ giao tiếp, ngàn vạn muốn cẩn thận, không cần dễ dàng đề cập chính trị loại đề tài, chúng ta chuyến này chính là công ích cùng từ thiện, nếu có phóng viên với ngươi bắt chuyện, tận lực đem đề tài hướng phương diện này áp sát.”

Matthew thò tay khoa tay múa chân thủ thế,“Không thành vấn đề.”

Helen - Hermann lại dựng thẳng lên một ngón tay,“Ta mặc kệ ngươi trong lòng có cỡ nào không thích hắc nhân, lần này hết thảy quên đi, Phi Châu nạn dân chính là của ngươi thân nhân cùng bằng hữu !”

“Uy ! uy ! uy......” Matthew mở miệng phản bác,“Ai nói ta không thích hắc nhân ! Helen, ngươi đây là phỉ báng !”

Hắn luôn luôn cũng không có đối với bất cứ nhân nói qua liên quan hắc nhân nói bậy, một ít ý tưởng cũng thủy chung chỉ là tại trong đầu đảo quanh, cũng sẽ không ngốc đến nói ra.

“Có một số việc, ngẫm lại có thể.” Helen - Hermann không có để ý Matthew mà nói, nói thẳng,“Tốt nhất vĩnh viễn đều không muốn nói ra.”

Nàng tiếp dựng thẳng lên thứ bốn căn ngón tay,“Nạn dân doanh ẩm thực uống nước không nên đụng ! còn có, đừng tại Đông Phi săn diễm !”

Matthew lập tức xòe tay, phi thường nghiêm túc chuyên chú nói,“Điểm ấy ngươi yên tâm, ta cũng không cái kia tâm tình.” Hắn lại hỏi,“Còn có khác sao?”

Helen - Hermann lắc đầu,“Tạm thời không có, ta tưởng đến mà nói sẽ tùy thời nhắc nhở ngươi.”

Thực ra nàng cũng là lần đầu tiên đến Phi Châu, Đông Phi bên kia tình huống, chỉ là nghe nói, cũng chưa từng chính mắt gặp qua.

Matthew đứng lên, lật ra một màu xanh vỏ thép hộp lớn, nói,“Kenya khí hậu nóng bức, con muỗi phi thường hung mãnh, muốn dẫn đủ xua đuổi con muỗi dược vật.”

Hắn mở ra hộp sắt, trong đó ngay ngắn chỉnh tề xếp đặt rất nhiều tiểu hộp giấy, từ giữa lấy ra một hộp, ném cho Helen - Hermann,“Đây là đến nhiệt đới địa khu đi ra ngoài lữ hành thiết yếu thuốc hay.”

Helen - Hermann hảo kỳ dỡ ra bao bên ngoài trang hạp, lấy ra một thịnh phóng màu xanh chất lỏng tiểu bình thủy tinh, vặn mở mặt trên nắp đậy, một cỗ dị thường gay mũi hương vị lập tức tràn ra.

“Đây là cái gì?” Helen - Hermann chưa thấy qua.

“Tinh dầu !” Matthew chỉ trích hộp đóng gói thượng ba chữ vuông, nói,“Xua đuổi con muỗi, trị liệu muỗi đốt có kì hiệu.”

Có Keira - Knightley vết xe đổ, hắn không có lại nói cái gì không cần hướng mẫn cảm bộ vị vẽ loạn mà nói.

Helen - Hermann đem bình thủy tinh đặt về bao bên ngoài trang hộp bên trong, lại ném cho Matthew, nói,“Ta không cần mấy thứ này.”

Matthew hơi hơi nhún vai, thu lên, lần này đến Phi Châu hắn trước tiên liền chuẩn bị tốt không thiếu tinh dầu.

Theo sau trong một ngày, Matthew cùng Helen - Hermann tiếp tục vì nạn dân doanh hành làm chuẩn bị, nạn dân thự cũng phái khiển một vị Phi Châu phương diện chuyên gia, hiệp trợ hai người mua tất yếu vật phẩm, này mấy tất cả đều do Liên Hiệp Quốc đến tính tiền.

Cùng lúc đó, Thiên Sứ trù tính công ty fax lại đây nhiều phân Bắc Mĩ truyền thông đưa tin, lần này Matthew không chỉ có xuất hiện ở truyền thông giải trí bản khối bên trên, tại xã hội tình hình chính trị đương thời phương diện cũng cướp được không thiếu nhãn cầu.

“Matthew - Horner lấy đặc sứ thân phận tham dự Liên Hiệp Quốc hội nghị, hô hào toàn thế giới coi trọng Phi Châu nạn dân vấn đề !”

“Nổi tiếng minh tinh điện ảnh Matthew - Horner đảm nhiệm Liên Hiệp Quốc nạn dân thự thân thiện đại sứ !”

“Matthew - Horner tham gia Liên Hiệp Quốc hội nghị, hơn nữa tích cực phát ngôn, dẫn phát cường liệt đáp lại.”

Cùng loại tin tức tràn ngập ở trên các tạp chí lớn,CNN còn truyền phát Matthew nhận phỏng vấn cùng tại Santon hội nghị trung tâm diễn thuyết video, phản ứng càng là cường liệt.

Trên hệ thống mạng, mặc dù có những người này mắng cùng loại thánh mẫu biểu linh tinh mà nói, nhưng Matthew đại khái xem xét một chút, công chúng cùng truyền thông hoàn toàn đều là tán dương lập trường.

“Matthew thật sự rất vĩ đại, rất nhiều ngôi sao không biết cảm ơn, chỉ biết tác cầu càng nhiều.”

“Chân chính Thiên Sứ, Matthew vẫn đều là !”

“Đối Matthew - Horner lý giải không phải rất nhiều, nhưng bao giờ cũng là đối với hắn có nào đó hảo cảm, loại này hảo cảm khả năng là xuất phát từ hắn bản nhân ngạnh hán khí chất, cũng có khả năng là vì hắn từ thiện cử chỉ, hoặc là hai người vẹn toàn.”

“Đây mới là chân chính có đảm đương, có linh hồn nam nhân !”

Đan từ internet cùng Thiên Sứ trù tính công ty phản hồi tin tức đến xem, Matthew cơ bản thực hiện xoát bức cách cùng mở rộng độ nổi tiếng lực ảnh hưởng mục đích .

Thực ra Matthew rất rõ ràng, không chỉ là hắn, từ 911 tập kích thời gian sau, càng ngày càng nhiều Hollywood ngôi sao ý thức được tham dự công ích sự vụ, có thể tại tương đối lớn trên trình độ đến giúp chính mình ngôi sao sự nghiệp, tỷ như Leonardo - DiCaprio cùng George - Clooney chính là trong đó điển hình.

Tựa như Matthew cùng Helen - Hermann như vậy, ngôi sao công ích sự nghiệp không ly khai trù tính công ty đóng gói cùng thôi động.

Matthew liền nghe Johnny - Depp nói qua, Depp ở liên hợp nghệ nhân trù tính công ty ngân sách hội người phụ trách René Jones từng là một danh tham nghị viên, đối với trù khoản công việc vô cùng thuần thục, cũng thường xuyên cùng Lầu Năm Góc cùng Nhà Trắng chính phủ quan viên trao đổi gặp mặt, nàng thường đi theo Liên Hiệp Quốc cơ cấu hoặc phi chính phủ tổ chức đi thế giới các nơi khảo sát công ích hạng mục, sau đó hướng minh tinh đề cử, cũng cung cấp chỉ đạo đề nghị.

Trù tính công ty làm từ thiện thôi thủ lớn nhất ưu thế ở chỗ đối ngôi sao cùng từ thiện tài nguyên chỉnh hợp, bọn họ có thể dùng “Bà mối” thân phận, giúp ngôi sao mở rộng kêu gọi lực cùng lực ảnh hưởng.

Dùng Helen - Hermann lời đến nói, trù tính công ty hệ thống quy hoạch, có thể khiến ngôi sao tại diễn nghệ ngoài có được một khác phân sự nghiệp -- từ thiện.

Điểm này, đặc biệt thể hiện tại vì quyền uy từ thiện cơ cấu đảm nhiệm hình tượng đại sứ thượng.

Một phương diện, Liên Hiệp Quốc cơ cấu cần ngôi sao tuyên truyền mở rộng; Một phương diện khác, ngôi sao cũng cần Liên Hiệp Quốc như vậy quan phương quyền uy tán thành.

Trên thực tế, Liên Hiệp Quốc cơ cấu đối với đại sứ nhâm mệnh tương đương hà khắc, tỷ như Liên Hiệp Quốc nhi đồng ngân sách hội yêu cầu này thân thiện đại sứ học tập ngân sách hội tri thức cùng nhi đồng vấn đề, ngôi sao đại sứ nhóm được đến thù lao cơ hồ là số không.

Giống Matthew đảm nhiệm thân thiện đại sứ chức vị, thù lao chỉ là tượng trưng tính một dollar, lại muốn tích cực hưởng ứng Liên Hiệp Quốc kêu gọi, phỏng vấn điều kiện cũng phần lớn phi thường gian khổ, thậm chí có nhất định tính nguy hiểm.

Gần nhất hai năm nay, truyền thông cùng công chúng cũng bắt đầu lấy ngôi sao cá nhân ảnh hưởng lực đối từ thiện chuyển hóa hiệu quả, một lần nữa thẩm định ngôi sao giá trị.

Đây cũng là Matthew cố gắng ra vẻ nguyên nhân chủ yếu.

Mặt sau hai ngày bên trong, bảo tiêu đúng hạn đi đến Johannesburg, cùng Matthew cùng Helen - Hermann hội hợp, sau đó cùng nhau đi Kenya.

Matthew không nghĩ tới là, có bảo tiêu dĩ nhiên là người quen.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 401: Thiên Sứ Rơi Xuống Thế Gian

Cầu vé tháng cùng phiếu đề cử !

Mở mang thảo nguyên mênh mông vô bờ, chỉ có một ít thấp bé cây cối ngẫu nhiên nhảy ra che tầm mắt, hơn hai mươi chiếc xe việt dã tạo thành đoàn xe, xóc nảy chạy tại thảo nguyên trên đường đất, theo động cơ tiếng nổ vang truyền ra, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy linh dương hoặc là ngựa vằn nhận đến kinh hách, nhanh như điện chớp chạy xa.

Matthew tháo xuống kính đen, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, ẩn ẩn có thể thấy đến bụi cỏ trong né tránh mấy đầu sư tử, trong đó hùng sư uy vũ hùng tráng, nhìn thấy đoàn xe không chỉ không có né ra, ngược lại mở ra miệng rộng, phát ra trầm thấp tiếng gào thét, phảng phất lãnh địa nhận đến xâm phạm như vậy.

“Nơi này là Kenya tự nhiên bảo hộ khu.”

Trên phó điều khiển, mặc mê thải phục bảo tiêu Braun - Williams mở miệng nói,“Bên trong có rất nhiều hoang dại động vật, giống sư tử cùng liệp báo loại này kẻ săn mồi, cũng không tính hiếm thấy.”

Helen - Hermann từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, cầm lấy một lọ nước uống một ngụm, đối bên cạnh Matthew nói,“Ngươi nhiều chú ý điểm, đừng đơn độc hành động.”

“Ta biết.” Matthew gật gật đầu, hỏi trên phó điều khiển Braun - Williams,“Ngươi phía trước chấp hành nhiệm vụ thời điểm đến qua bên này?”

Braun - Williams mặt hiện hồi ức,“Đến qua hai lần Kenya, một lần là tại tam giác châu bộ đội phục dịch thời điểm, một lần khác là một năm rưỡi trước làm bảo tiêu.”

Matthew lại hảo kỳ hỏi,“Ngươi như thế nào từ tam giác châu bộ đội xuất ngũ ? Ta nhớ rõ vài năm trước thời điểm, ngươi không phải tại đảm nhiệm huấn luyện viên sao?”

Năm đó quay chụp Black Hawk Down phía trước, Braun - Williams từng huấn luyện qua bao gồm hắn cùng James - McAvoy ở bên trong một ít diễn viên.

“Đảm nhiệm các ngươi quân sự huấn luyện viên chỉ là lâm thời , khi đó ta là tam giác châu bộ đội thành viên.” Đại khái là đề cập đến một ít không thể nói bảo mật hạng mục công việc, Braun - Williams châm chước một hồi, mới tiếp tục nói,“Ta tấn chức không có hi vọng, lại chán ghét quân đội sinh hoạt, liền xin xuất ngũ .”

Hắn thở dài,“Ta trừ tinh thông quân sự kỹ năng ngoài, sẽ không làm khác, đành phải làm bảo tiêu một nghề này.”

Matthew gật gật đầu, lúc trước cũng nghe nhân nói qua, kia vài tam giác châu bộ đội hoặc là hải báo đột kích đội các thành viên, giết người người người đều là cao thủ, nhưng rời đi quân đội muốn làm phổ thông chức nghiệp, lại không dễ dàng.

“Thu nhập thế nào?” Matthew nghĩ đến lúc trước Braun - Williams huấn luyện bọn họ khi triển hiện ra đến quân sự tố dưỡng, trong lòng có điểm ý tưởng,“Còn có thể đi?”

Braun - Williams cười cười, hàm hàm hồ hồ nói,“Còn chắp vá đi, so quân đội khi tốt hơn, chính là mãn thế giới chạy, kiếm chút dưỡng gia sống tạm vất vả tiền.”

Matthew hỏi,“Ngươi kết hôn ?”

“Đúng vậy.” Braun - Williams cùng hắn coi như là cố nhân , nói cũng tương đối nhiều,“Hài tử cũng có , đáng tiếc muốn mãn thế giới chạy.”

Helen - Hermann nhìn Matthew liếc nhìn, lại bất động thanh sắc nhìn xem Braun - Williams, nàng cùng Matthew hợp tác nhiều năm, chỉ là nghĩ nghĩ, liền đoán được Matthew ý đồ.

Braun - Williams này danh lâm thời bảo tiêu, là nàng thuê đến, bao nhiêu lý giải một ít cơ bản tư liệu, lập tức hợp thời mở miệng hỏi,“Ngươi thê tử không ý kiến sao?”

“Có ý kiến cũng không có biện pháp.” Braun - Williams nhún vai cười cười,“Chúng ta tại Santa Monica thế chấp một bộ nơi ở, ta không ra đến kiếm tiền mà nói, trả không nổi khoản vay.”

“Thế chấp lợi tức rất để người đau đầu.” Matthew tựa hồ tràn đầy cảm thụ.

Braun - Williams gật gật đầu,“Ân, lợi tức rất dọa người.”

Matthew theo sau cùng Braun - Williams nhắc tới năm đó huấn luyện khi tình huống, lái xe tài xế cũng là bảo tiêu, đục khoét nền tảng mà nói cũng không thích hợp hiện tại nói.

Một đường xóc nảy, đoàn xe rốt cuộc dừng ở một mảnh cự đại lều trại khu tiền, Matthew xuống xe sau, hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy lều trại cùng giản đơn phòng ốc tương liên, toàn bộ nơi đóng quân liếc nhìn xem không tới chỗ cuối, nơi đóng quân cửa đẳng vị trí, có rất nhiều màu lam mũ beret, nơi đóng quân bên trong lui tới nhân, cơ bản đều có màu đen làn da.

Helen - Hermann thu hồi ánh mắt, nói,“Chính là nơi này .”

Braun - Williams trước tiên đứng ở Matthew bên cạnh, nhắc nhở nói,“Nơi này duy hòa bộ đội, chỉ là duy trì nơi đóng quân cơ bản nhất trật tự, như là loại này nạn dân doanh địa, tiểu thâu cùng cướp bóc phạm hoành hành, dù có thế nào ngươi đều không muốn rời đi ta tầm mắt.”

Matthew không ngốc, gật gật đầu nói,“Ta nhớ kỹ.”

Đoàn xe lĩnh đội nạn dân thự quan viên lúc này đi tới, lần này mang đội là Philip - Grande, hắn lại đây sau cũng dặn dò vài câu cùng Braun - Williams lời cùng loại.

Matthew là tới nơi này ra vẻ , cũng không phải cứu vãn thế giới , đương nhiên biết cái gì nên làm cái gì không nên làm.

Nhân một khi có tiền , liền sẽ tích mệnh, hắn cũng không ngoại lệ, nơi này sở hữu hết thảy thêm vào cùng một chỗ, tại Matthew trong mắt, cũng không có chính hắn mạng nhỏ quý giá.

Chung quanh phóng viên đều tại chuẩn bị thiết bị, lấy ghi xuống nạn dân doanh thực tế tình huống, Matthew bên này cũng cùng Philip - Grande câu thông hoàn tất, tại vài danh nạn dân thự quan viên cùng bảo tiêu cùng đi dưới, hướng về nạn dân doanh đi, rất nhiều phóng viên theo sau theo đi lên.

Này nạn dân xây dựng lập thời gian đã rất dài , Matthew tiến vào sau, lớn nhất cảm giác chính là bẩn loạn kém, từng hắn nhất khốn cùng thất vọng khi cư trụ khu lán tạm bợ, đều so nơi này mạnh hơn gấp trăm lần, từ một lều trại gian đi qua sau, hắn thân thiết cảm nhận được một sự kiện.

Chuyện này đương nhiên không phải muốn vi bị nguy chịu khổ hắc nhân huynh đệ cống hiến ra hết thảy, hắn người như thế cũng không có cùng loại giác ngộ.

Matthew thân thiết cảm nhận được, đầu thai thật là một môn kỹ thuật sống, không có sinh tại Phi Châu, xác thật là chủng may mắn.

Hắn nhớ tới từng có người muốn này muốn nọ, cảm giác các loại không công bình, phỏng chừng đến Phi Châu hắc nhân khu ở lại vài năm, tài năng giác ngộ chính mình sinh hoạt quốc gia là cỡ nào an định phồn vinh.

Matthew dọc theo một điều thoáng bằng phẳng đường đất, từ lều trại gian một đường đi qua, nơi này hắc nhân thân hình gầy yếu, ánh mắt dại ra, tựa hồ mất đi đối với sinh hoạt sở hữu hi vọng, phảng phất chiến tranh phá hủy bọn họ hết thảy, bao gồm ở bên trong tinh thần ý chí, còn lại chỉ là giống như cái xác không hồn thân thể.

Chiến tranh luôn luôn liền không có tại nhân loại trên lịch sử biến mất qua, Matthew tuy rằng không có nhận qua cao đẳng giáo dục, nhưng cũng biết do tôn giáo, tín ngưỡng, dân tộc cùng hình thái ý thức mang đến chiến tranh, đừng nói là Liên Hiệp Quốc , cho dù là xuất hiện một địa cầu liên bang, e cũng khó mà trừ tận gốc.

“Liền này khu vực này .” Nạn dân thự công tác nhân viên lúc này thấp giọng nhắc nhở nói,“Nơi này là chúng ta quy hoạch ra an ủi khu.”

Mặt sau truyền thông phóng viên cũng theo đi lên, Matthew lập tức tiến vào một lều trại trong, cùng bên trong một gầy yếu hắc nhân bắt tay, nói trước đó chuẩn bị tốt bộ lời, thậm chí cùng hắn ôm một chút.

Này mấy tất cả đều bị mặt sau số lượng phần đông nhiếp ảnh phóng viên vỗ xuống.

Giống như Helen - Hermann nói như vậy, Matthew không có mang bất cứ an ủi phẩm, càng nhiều là ngôn ngữ cùng thân thể bên trên trao đổi, cùng nạn dân mỗi một lần bắt tay, mỗi một ôm, đều bị phóng viên trung thực ghi lại ở màn ảnh bên trong.

Helen - Hermann phía trước liền nói với hắn qua, ngày mai hắn sẽ nhận đến từ Times tạp chí phỏng vấn, hơn nữa đi lên sang năm đệ nhị kỳ Time Magazine bìa mặt.

Lấy hắn hiện tại danh khí cùng địa vị, không có khả năng trở thành Times tuần san đầu năm bìa mặt nhân vật.

Có thể đi lên sang năm đệ nhị kỳ Times tuần san bìa mặt, cũng tương đương không dễ dàng , là nhiều mặt cộng đồng cố gắng kết quả.

Hắn hai đại nhà tài trợ Mercedes Benz cùng Rolex đều có xuất lực, Liên Hiệp Quốc nạn dân thự cũng tại trung gian cắm một cước,[ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ cũng hoan nghênh, thêm Matthew bản thân lực ảnh hưởng, mới có lần này phỏng vấn.

Tại nạn dân doanh an ủi cùng thực địa khảo sát, Matthew hết thảy đều dựa theo nạn dân thự chế định kế hoạch đi, nạn dân thự phương diện có còn bị phương án, cũng không cần Matthew phương diện này quá mức bận tâm.

Mặt sau có truyền thông phóng viên, phía trước có nạn dân thự phụ trách khai đạo, tuy rằng tới gần Somalia, nhưng nạn dân doanh tại Kenya cảnh nội, Kenya là Đông Phi xã hội ổn định cùng an toàn trật tự tốt nhất quốc gia chi nhất, đoàn người cơ bản an toàn đều có đầy đủ bảo đảm.

Matthew trừ cùng những nạn dân chụp ảnh chụp ảnh chung, còn cố ý quan sát một chút Braun - Williams, có lẽ là có qua quân nhân lý lịch, vị này hơn ba mươi tuổi tiền tam giác châu bộ đội thành viên, thủy chung không có thả lỏng qua cảnh giác, tại không dẫn nhân chú ý góc độ, gắt gao nhìn chằm chằm Matthew tiếp xúc mỗi một hắc nhân.

Nạn dân doanh hành rất thuận lợi, không có gặp được cẩu huyết đấu súng hoặc là cướp bóc sự kiện, nơi này tại màu lam mũ beret duy trì dưới, cơ bản trật tự vẫn phải có, hơn nữa cũng không có người sẽ tùy ý nhằm vào Liên Hiệp Quốc nạn dân thự nhân, chung quy không có chỗ tốt gì.

Rời đi nạn dân doanh, Matthew lên ô tô, đi theo phóng viên cùng nạn dân thự quan viên một đường hướng bắc đi, lái xe tiếp cận hai giờ, đi tới phương bắc cự ly nạn dân doanh gần nhất một tòa thành thị bên ngoài, nơi này có một tòa đại hình nhi đồng phúc lợi viện, thu lưu trên trăm tên không có thân nhân nạn dân nhi đồng.

So với nạn dân doanh trung hắc nhân, nơi này nhi đồng đãi ngộ càng tốt, còn có thể nhận một ít tình nguyện viên cơ bản giáo dục, hơn nữa Liên Hiệp Quốc nạn dân thự vật tư cung ứng đúng lúc, dùng Helen - Hermann lời đến nói, nơi này là Liên Hiệp Quốc nạn dân thự một đối ngoại cửa sổ.

Cho nên, này nhi đồng phúc lợi viện hết thảy đều kinh xử lý phi thường xinh đẹp, bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ cảm giác Liên Hiệp Quốc nạn dân thự công tác làm thực đúng chỗ, mỗi một quyên tặng giả mỗi một phân tiền, đều dùng đến chỗ thật.

Công ích sự nghiệp luôn luôn đều không đơn giản, đồng dạng cần tỉ mỉ kế hoạch cùng vận doanh.

Matthew tại nhi đồng phúc lợi viện bên trong, vẫn đợi đến Thái Dương sắp lạc sơn, cuối cùng ôm một người da đen tiểu cô nương, ngồi ở một đám hắc nhân nhi đồng trung gian, lưu lại một tấm ảnh chụp chung.

Ở một khắc này, hắn tuyệt đối là rơi xuống thế gian Thiên Sứ.

Nhưng một hồi đến khách sạn, Matthew liền thẳng đến tắm rửa gian, rửa tiếp cận hai giờ tắm, liên thủ chưởng thượng thô ráp làn da đều phao khởi nhăn, mới từ bên trong đi ra.

Theo sau trong một ngày, hắn lấy nhi đồng phúc lợi viện làm bối cảnh, tiếp nhận [ Time Magazine ] phóng viên phỏng vấn, phỏng vấn chấm dứt sau, trực tiếp quay trở về Kenya thủ đô Nairobi, cưỡi phi cơ chuyến bay đi Los Angeles.

Đương nhiên, Matthew không có quên Braun - Williams, cố ý giải thích Helen - Hermann nhiều lý giải một chút vị này xuất ngũ quân nhân.

2005 năm lặng yên quá khứ,2006 năm lần thứ hai xuất hiện ở Matthew sinh hoạt trong, tân niên sau tuần thứ hai,[ Time Magazine ] trên bìa, xuất hiện hắn thân ảnh.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 402: Amanda

Tân niên phía trước sau, New York lại tao ngộ đến bạo tuyết tập kích, Manhattan cũng bị nhuộm thành màu trắng, cho dù là như vậy, cũng vô pháp ngăn cản thế giới tài chính trung tâm bận rộn cước bộ, tuyệt đại đa số tọa lạc tại Manhattan công ty, như cũ tại bình thường vận chuyển, vừa đến đi làm thời gian, viên công như cũ muốn đúng giờ báo danh.

Một để kim sắc tóc ngắn nữ hài, đi vào phụ thân tài chính giao dịch công ty, chuẩn bị bắt đầu một ngày công tác.

“Hải, Amanda.”

Công ty trước đài nữ hài khách khí chào hỏi,“Hôm nay thật sớm a.”

Amanda cười cười,“Thời tiết không tốt, sớm đi ra ngoài một hồi.” Nàng đánh qua tạp, chuẩn bị đi chính mình làm công vị, đột nhiên phát hiện công ty cửa trên giá sách, một quyển tạp chí bìa mặt nhân vật dị thường nhìn quen mắt, vội vàng đi qua, hảo kỳ nói,“Di, gã này, thế nhưng đi lên [ Time Magazine ] bìa mặt .”

“Anne.” Amanda lấy xuống kia bản Time Magazine, đối trước đài nữ hài nói,“Ta có thể cầm đi xem dưới sao.”

Trước đài nữ hài vội vàng lên tiếng trả lời,“Có thể a.”

“Cám ơn.”

Amanda cám ơn qua, cầm lấy tạp chí đi đến chính mình công vị, thừa dịp cự ly vào làm còn có điểm thời gian, đơn giản thu thập dưới bàn, đem này bản [ Time Magazine ] đặt ở chính mình trước mặt.

Trên tạp chí người là nàng lão bằng hữu Matthew - Horner, hắn ngồi ở loang lổ ố vàng trên cỏ mặt, phía sau có một đám hắc nhân nhi đồng chạy qua.

“Đây là đi Phi Châu ?” Amanda có chút tò mò,“Hình như là Phi Châu đi?”

Nàng xem đến nhân vật hình ảnh phía dưới có một hàng chữ,“Chú ý nạn dân nhi đồng, Matthew - Horner từ thiện chi lộ !”

Trừ một hàng chữ này mẫu, nhân vật bên cạnh còn có văn tự chú thích.

“Matthew - Horner nói: Nhìn thấy nạn dân doanh bên trong hài tử, ta liền sốt ruột !”

Amanda dần dần minh bạch , Matthew gã này xem ra là chạy đi Phi Châu làm từ thiện a.

Nhìn bìa mặt, nàng trong đầu đột nhiên trào ra một ít hồi ức, lúc trước vừa nhận thức Matthew thời điểm, hắn vẫn là Thiên Sứ trù tính công ty nhất chúng tiểu diễn viên trung rất phổ thông một, hôm nay lại là có thể thượng [ Time Magazine ] bìa mặt đại nhân vật .

Năm đó có mấy người có thể nghĩ đến hiện tại? Cho dù là nàng này bằng hữu, làm lạc quan nhất phỏng chừng, cũng không nghĩ tới hắn có thể trở thành Hollywood nhất tuyến đại minh tinh.

Amanda lắc đầu cười cười, lật ra này bản Time Magazine, nương tựa bìa mặt nội dung, chính là bìa mặt nhân vật phỏng vấn văn chương.

Nhìn nhìn thời gian, cự ly vào làm còn sớm, nàng dứt khoát nhìn lên.

2005 năm 12 nguyệt, Matthew - Horner bị nhâm mệnh vi Liên Hiệp Quốc nạn dân thự thân thiện đại sứ, sau đó hắn làm Liên Hiệp Quốc đại biểu, đi tới Kenya cùng Somalia chỗ giao giới nạn dân doanh, thực địa tra xét Phi Châu nạn dân sinh tồn trạng huống.

Này đoạn trải qua cấp Matthew mang đến sâu xa ảnh hưởng. Hắn nói đó là hắn đi qua thuần túy nhất địa phương, chỗ đó nhân dân “Như thế khẳng khái cùng thẳng thắn, thiện lương mà không vật chất”.

Lần này lữ hành phía trước, hắn tuyệt không biết chỗ đó bọn nhỏ như cũ mỗi ngày đạp ở trên mìn. Matthew đối Phi Châu nhân dân đáng sợ tình cảnh cảm giác sâu sắc đồng tình, hắn minh bạch chính mình trở lại Mĩ quốc sau tất yếu lập tức đem này mấy cảm thụ làm ra hành động.

Matthew hướng Liên Hiệp Quốc nạn dân thự tỏ vẻ nói, nếu có cái gì hắn có thể làm sự tình, hắn nguyện ý đi làm. Hắn cũng thông minh ý thức được, hắn làm điện ảnh ngôi sao thân phận nhất định sẽ giúp hắn làm đến vô danh tiểu tốt rất khó làm đến một vài sự.

“Nếu ta lấy tích cực phương thức lợi dụng thanh danh, nó có lẽ liền ý nghĩa có thể ảnh hưởng người trẻ tuổi khiến cho tham dự tiến vào, làm như vậy thực đáng giá được.”

Matthew xuất thân bần hàn, trải qua nhiều năm bần cùng, mê mang cùng hoang mang, lần này Phi Châu chi lữ khiến hắn bắt đầu ý thức được, cùng Phi Châu nhân dân so sánh, hắn trải qua kia vài phiền não không đáng kể chút nào.

Hắn tỏ vẻ,“Quá khứ ta hoa quá nhiều thời gian tại ta chính mình nhỏ hẹp thế giới bên trong tiến hành bản thân đồng tình, mà không có tỉnh lại xem xem chính mình có được bao nhiêu có lợi điều kiện.”

Nhìn thấy nơi này, Amanda gãi gãi đầu, có vẻ nàng sở nhận thức Matthew, vẫn là lạc quan cùng tích cực nhân, giống như không có cái gì hoang mang linh tinh đi?

Đương nhiên, nàng cũng biết phỏng vấn khẳng định có sở gia công.

Amanda tiếp tục đi xuống đọc.

Matthew đạp lên này mấy lữ trình cũng không phải tại diễn đại minh tinh làm việc thiện nhân vật, mà là đi nghe, nhìn, đi lý giải. Hắn muốn đối mặt đáng sợ tình huống, đối mặt hắn chưa bao giờ gặp qua trường hợp. Phỏng vấn khi, hắn hướng chúng ta triển lãm hắn cảm nhận được mỗi một chủng cảm xúc, chảy xuống mỗi một giọt nước mắt, lệnh hắn cảm động mỗi người.

Hắn liệt ra số liệu, nói cho chúng ta biết hắn vì cái gì muốn làm như vậy: Hôm nay toàn thế giới có vượt qua bốn ngàn vạn nạn dân; Toàn cầu một phần sáu nhân khẩu mỗi ngày sinh hoạt phí không đủ 1 dollar;11 ức nhân khuyết thiếu an toàn uống nước; Toàn thế giới một phần ba địa phương không có cung cấp điện; Toàn cầu có vượt qua 1 ức thất học nhi đồng; Tại Phi Châu, mỗi 6 hài tử trung liền có một tại 5 tuổi tiền chết non.

“Ta phi thường may mắn chính mình lựa chọn này nhân sinh đường.” Hắn tại phỏng vấn trung nói như vậy,“Cảm tạ trời xanh khiến ta gặp này mấy rất giỏi nhân, cũng khiến ta đạt được loại này khó có thể tin tưởng trải qua.”

Mới đầu Matthew muốn đối mọi người giấu diếm hắn diễn viên thân phận, sợ hãi chính mình sở tuyển sự nghiệp sẽ có vẻ vô dụng mà nông cạn.

“Ta làm công tác tại bọn họ nghĩ đến là phi thường kỳ quái .” Matthew nói. Nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được những người này đối với hắn thanh danh cùng tài phú không hề có khái niệm, đối với hắn diễn viên thân phận cũng không có cái gì cảm giác. Nếu bọn họ nhìn thấy hắn khi có vẻ rất kích động, đó là cùng hắn cưỡi một chiếc Liên Hiệp Quốc ô tô tiến đến có liên quan, mà không phải bởi vì hắn là Hollywood đại minh tinh.

Trên thực tế, thậm chí có một tiểu cô nương hướng vị này Hollywood ngôi sao yếu địa chỉ, bắt đầu Matthew đối với cung cấp như thế tư nhân tin tức có điều do dự.

“Ta liền giữ lại riêng tư một vấn đề này tự hỏi một hồi, bởi vì tại Mĩ quốc ta vẫn bị cho biết muốn làm như vậy.” Matthew nói như vậy nói,“Nhưng bọn họ cùng ta chia sẻ bọn họ tin tức, cho nên ta cũng đem cùng bọn họ chia sẻ của ta.”

Những nạn dân không để ý hắn là ai, cũng không để ý hắn chụp qua cái gì điện ảnh, bọn họ chỉ để ý hắn ở nơi đó cố gắng muốn giúp bọn họ sự thực !

Phỏng vấn cuối cùng, Matthew nói cho chúng ta biết, hắn đang tại lên kế hoạch thành lập hai từ thiện ngân sách hội, một chuyên môn dùng cho giúp Phi Châu nạn dân, một cái khác dùng đến vì nạn dân trung nhi đồng cung cấp càng tốt chữa bệnh cùng giáo dục......

Nhìn thấy nơi này, Amanda ngừng lại, khép lại này bản Time Magazine, nâng cằm tự hỏi lên.

Matthew cái kia gia hỏa muốn thành lập hai từ thiện ngân sách hội? Biểu tỷ Helen - Hermann càng thêm am hiểu trù tính sự vụ, đối với này những đề cập tài chính phương diện sự vụ lý giải hẳn là không phải đặc biệt thâm, nhưng nàng bất đồng, nàng tại Anh quốc chủ công chính là tài chính cùng thương nghiệp, còn tham dự qua phụ thân từ thiện ngân sách hội vận tác......

Tại phụ thân công ty bên trong, nàng căn bản không có quá nhiều thi triển cơ hội, đại tiểu thư thân phận cho nàng đầy đủ phương tiện, lại cũng khiến nàng làm lên sự đến bó tay bó chân.

Helen cùng Matthew bên kia không giống nhau, khẳng định có càng lớn tự do độ cùng phát huy không gian, nàng cùng Helen như là thân tỷ muội, cùng Matthew càng là nhiều năm hảo hữu, như là từ thiện ngân sách hội loại này cơ cấu, bọn họ khẳng định muốn giao cho một đầy đủ yên tâm người đi xử lý.

Amanda đột nhiên nở nụ cười, trải qua nhiều năm chuyên nghiệp học tập cùng thực tiễn, nàng đã trưởng thành là một tự tin nữ hài, tự nhận là xử lý hai từ thiện ngân sách hội tuyệt đối không có vấn đề.

“Liền là không biết Matthew cùng Helen ý tưởng......” Amanda tự hỏi một hồi,“Phụ thân bên kia hẳn là không có vấn đề, hắn cũng tưởng khiến ta nhiều lịch lãm, năng lực cùng kinh nghiệm đều là một chút tôi luyện đi ra .”

Amanda nhìn nhìn làm công khu, chung quanh không có người, nhanh chóng lấy di động ra, trước bấm gọi Helen - Hermann điện thoại, Helen tựa hồ là bị từ trong lúc ngủ mơ kinh hỉ, lời nói mang theo rõ ràng mất hứng, bất quá nghe được là nàng sau, cảm xúc nhanh chóng hảo chuyển, hai người trao đổi vài phút, lần này trò chuyện liền kết thúc.

Helen ý tứ rất minh xác, từ thiện ngân sách hội còn tại trù hoạch kiến lập, nếu nàng có thể gia nhập tiến vào, tuyệt đối giơ hai tay hoan nghênh, nhưng còn muốn xem Matthew bên kia ý tứ, chỉ cần hắn gật đầu đồng ý, hết thảy đều không là vấn đề.

Amanda là hành động phái, đã có ý tưởng, liền sẽ thử đi làm, nàng bấm gọi Matthew tư nhân dãy số, lại chậm chạp không người tiếp nghe.

Liên gọi cho hai lần, điện thoại đều là không người tiếp nghe trạng thái.

Amanda nhìn nhìn thời gian, New York cùng Los Angeles bên kia có sai giờ, phỏng đoán Matthew cái kia gia hỏa khả năng còn đang ngủ, cầm điện thoại điều đến tĩnh âm mặt trên.

Toàn bộ buổi sáng thời gian, Amanda đều vô tâm công tác, thường thường liền cầm lên di động xem xem, Matthew có nàng dãy số, qua lại gặp được loại tình huống này, Matthew rất nhanh liền sẽ hồi lại đây.

Vẫn chờ đến giữa trưa, di động rốt cuộc chấn động lên, Amanda cầm lấy đến xem liếc nhìn, chính là Matthew dãy số, đi đến công ty một gian không người phòng khách, ấn nút nghe máy.

“Xin lỗi, Amanda.” Điện thoại bên kia Matthew giải thích nói,“Di động ngày hôm qua quên ở trợ lý trên xe , ta vừa mới lấy đến.”

“Không quan hệ.” Amanda cũng không cùng Matthew khách khí, nói thẳng,“Ta vừa nhìn Time Magazine, nhìn thấy ngươi nói muốn thành lập hai từ thiện ngân sách hội?”

Bên kia, Matthew đang đứng tại Warner nhà sản xuất nội môn, có thể nhìn thấy ngoài cửa tụ tập rất nhiều phóng viên, thoáng hạ giọng nói,“Đã bắt đầu trù hoạch kiến lập , cụ thể đều là Helen tại phụ trách, trước mắt tiến độ không tính lý tưởng, Helen nói nàng chuyên nghiệp tính không cường.”

“Cần ta vì ngươi đề cử một chuyên nghiệp nhân sĩ sao?”

Nghe được Amanda mà nói, Matthew lập tức nhớ tới này nữ hài gia thế phi thường tốt, không khỏi cười nói,“Hảo a, ta này đang khuyết chuyên nghiệp nhân tài đâu.”

Điện thoại bên kia vang lên Amanda thanh thúy thanh âm,“Ngươi cảm giác ta thế nào?”

“Ngươi?” Matthew bao nhiêu có điểm giật mình, bất quá vẫn là hỏi,“Ngươi chuẩn bị đến Los Angeles công tác, phụ thân ngươi đồng ý?”

“Đương nhiên đồng ý.” Amanda mà nói còn trực tiếp,“Ta năm kia vừa tốt nghiệp thời điểm, tại cha ta từ thiện ngân sách hội công tác rất lâu.”

Matthew tự hỏi hai giây, nói,“Như vậy đi, Amanda. Ngươi có thời gian mà nói, đến một chuyến Los Angeles, chúng ta mặt đàm.”

Nghe được bên kia ứng xuống dưới, Matthew cắt đứt điện thoại, tiếp đón Bella - Anderson cùng ra Warner nhà sản xuất.

Hơn hai mươi danh phóng viên lập tức xông tới, Matthew biết đây là [ Time Magazine ] bìa mặt nhân vật mang đến hiệu ứng.

Một nam phóng viên dẫn đầu lớn tiếng hỏi,“Matthew - Horner, ngươi như thế ham thích với từ thiện, vì sao không buông tay biểu diễn triệt để dấn thân vào từ thiện sự nghiệp?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 403: Bảo Tiêu

Hỏi phóng viên ngực treo [ New York Post ] điếu bài, hai mắt dị thường lợi hại gắt gao nhìn chằm chằm Matthew, hắn chính là cố ý tại làm khó dễ này giống như hỏa tiễn như vậy xông thẳng vân tiêu Hollywood tân duệ ngôi sao.

Hắn được đến tuyến nhân báo cáo Matthew - Horner tại Warner chế tác hán tin tức sau, đến khi trên đường đã thiết kế hảo vấn đề này, hơn nữa chạy tới còn cùng canh giữ ở nhà sản xuất đại đa số đồng hành đạt thành ăn ý, nếu Matthew - Horner xuất hiện mà nói, do hắn nhắc tới thứ nhất vấn đề.

Tân niên phía trước sau trong khoảng thời gian này, Matthew - Horner thật sự là rất phát hỏa, nhất cử nhất động đều là tin tức, chẳng sợ xa tại Âu Châu, cũng không ngừng hấp dẫn nhân chú ý, chẳng những cướp được giải trí cùng tình hình chính trị đương thời phần đông truyền thông đầu đề, còn nhất cử đi lên [ Time Magazine ] bìa mặt, nương từ thiện ngọn lửa này, đem tự thân danh khí cùng lực ảnh hưởng càng thiêu càng vượng.

Như vậy ngôi sao rất hồng? Hồng đến phát tím? Giống hắn như vậy có lương tri có chức nghiệp chuẩn mực phóng viên, chính là chuyên môn đến công bố này mấy quá độ đóng gói nhân chân thật bộ mặt .

Matthew - Horner không phải đánh từ thiện cờ hiệu, đến làm đề cao tự thân danh khí sự sao? Kia hắn dùng một đơn giản trực tiếp nhất, cũng là khó nhất trả lời vấn đề, trực tiếp hận quá khứ, chỉ cần hắn trả lời hơi chút có điểm bại lộ, ở đây này mấy đồng hành khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, sẽ dùng hải vấn đề triệt để áp sập hắn !

Này phóng viên hỏi ra vấn đề, rõ ràng có chứa cạm bẫy, Matthew nghe qua sau, lập tức ý thức được điểm này.

Gần nhất trong khoảng thời gian này, Bắc Mĩ truyền thông cùng công chúng dư luận cơ bản đều là có khuynh hướng hắn bên này, nhưng như vậy vấn đề một khi trả lời không tốt, vô cùng có khả năng dẫn đến dư luận chuyển hướng.

Rất nhiều ngôi sao nhân thiết, thực ra chính là từ nhỏ bé nhất địa phương bắt đầu sụp đổ .

Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn không trả lời, Warner nhà sản xuất nhân viên bảo vệ đã đi tới bên cạnh, hoàn toàn có thể cho bọn họ ngăn cách trên một con đường xe rời đi.

Này rõ ràng không phải lựa chọn tốt nhất.

Matthew hôm nay cũng là thân kinh bách chiến , thêm bản thân tương đối đa nghi cùng cẩn thận, không khó phát hiện vấn đề trung cạm bẫy, hơn nữa trường kỳ thụ Helen - Hermann cùng Elena - Boyar hun đúc, cũng có đầy đủ ứng đối phóng viên làm khó dễ vấn đề nhanh trí.

Nếu thật sự không có hảo đáp án, hắn khẳng định nói năng thận trọng, vỗ mông rời đi.

Bất quá, ngắn ngủi mấy giây thời gian, Matthew đã nghĩ tới thích hợp đáp án, đối mặt phóng viên một chuỗi microphone cùng máy ghi âm, nói thẳng:“Ta phi thường muốn làm như vậy, nhưng ta minh bạch chính mình làm diễn viên càng thêm hữu dụng. Cùng tại một mảnh trong ruộng vượt qua một tuần so sánh, ta chụp một bộ điện ảnh là có thể có kinh tế năng lực làm càng nhiều việc thiện, hấp dẫn càng nhiều chú ý, cũng có thể kêu gọi càng nhiều người đầu nhập đến này phân sự nghiệp trung đến, ta một người lực lượng hữu hạn, nhưng người nhiều lực lượng có thể biến lớn.”

Cái kia [ New York Post ] phóng viên tựa hồ không nghĩ tới hắn có thể cho ra như vậy đáp án, há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời thế nhưng không lời nào để nói.

“F@#K !” Cái kia phóng viên trong lòng chửi tục,“Này đáp án dứt khoát không có chỗ hở.”

Hắn còn không kịp lại đặt câu hỏi, liền có phóng viên giành ở ở phía trước, mặt khác phóng viên đã cho hắn mặt mũi, đương nhiên sẽ không tiếp tục chờ đi xuống.

Một nữ phóng viên lớn tiếng hỏi,“Phi Châu lữ trình có phải hay không khiến ngươi rất có cảm xúc?”

Không phải sở hữu phóng viên đều tưởng hủy diệt một người, bọn họ càng cảm thấy hứng thú độc giả chú ý cái gì, độc giả chú ý là bọn họ vấn đề.

Tân niên phía trước, giải trí cùng tình hình chính trị đương thời loại tin tức liên tiếp không ngừng đưa tin, tân niên qua đi [ Time Magazine ] bìa mặt nhân vật, đã khiến Matthew cùng Liên Hiệp Quốc từ thiện đại sứ trở thành nhiệt điểm đề tài chi nhất.

“Lần này Phi Châu chi lữ khiến ta càng ngày càng lý giải nhân sinh, càng ngày càng minh bạch giữa người với người cảm tình.”

Luận cùng đóng gói tuyên truyền chính mình, Matthew đã chiếm được Helen - Hermann chân truyền,“Khi ta bước vào nạn dân doanh, cái loại này thảm thiết trình độ khiến ta mê muội. Từ sau đó, ta cải biến rất nhiều. Từ trên trình độ nào đó nói, kia đoạn trải qua sử ta càng kiên cường, càng hiểu được sinh hoạt chân lý. Sau này, ta sẽ không hướng sinh hoạt, hướng sinh mệnh đòi lấy cái gì.”

Như vậy có chiều sâu mà nói, Matthew đương nhiên nói không nên lời, Helen - Hermann phía trước chuyên môn khiến hắn ngâm nga qua một ít bản thảo, để bất cứ tình huống nào.

Này còn chưa xong, Matthew lại trịnh trọng nói,“Mọi người có được rất nhiều sau, bao giờ cũng là muốn càng nhiều thứ, thậm chí không có ý thức được hẳn là đối bản thân có được mấy thứ này cảm ơn. Mỗi người đều cảm giác sinh mệnh, sinh hoạt là theo lý đương nhiên , thế nhưng, khi ngươi đối mặt cực khổ đám người, ngươi sẽ phát hiện, chính mình làm được thật sự là quá ít .”

Tiếp tục có phóng viên hỏi, các loại vấn đề đều có, Matthew không chuẩn bị lại trả lời , lớn tiếng nói,“Xin lỗi , các vị, ta hôm nay còn có mặt khác sự tình, liền đến nơi này đi.”

Warner nhà sản xuất nhân viên bảo vệ vội vàng cho hắn tách ra phóng viên, Matthew không lại quản phóng viên vấn đề, lên Bella - Anderson điều khiển Benz xe việt dã, theo hắn đóng cửa xe, cũng đem các loại phân phân hỗn loạn ngăn cách ở bên ngoài.

“Đi nam Buena Vista đường cái.” Matthew đối Bella - Anderson nói.

Bella - Anderson gật gật đầu, nhanh chóng phát động ô tô ly khai Warner nhà sản xuất.

Vừa Matthew đi Warner nhà sản xuất [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] kịch tổ nhìn nhìn, trước mắt này hạng mục tuy rằng kịch bản còn không có xác định, nhưng chủ thể kết cấu cùng nhân vật thiết lập cơ bản đều có , thêm có Frank - Miller nguyên bản tranh minh họa tiểu thuyết làm tham khảo, kịch tổ đã tiến vào đến chân tuyển diễn viên giai đoạn.

[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] kịch tổ sẽ không đối ngoại công khai thử vai, trừ bỏ hai danh trọng yếu nam tính vai phụ ngoài, mặt khác sở hữu nhân vật diễn viên, đều sẽ sử dụng Thiên Sứ trù tính công ty kì hạ diễn viên.

Từ Kenya trở lại Los Angeles sau, Matthew trước sau tiếp đến James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder đánh tới điện thoại, hắn này hai bạn bè quyết định tham gia phim nhân vật cạnh tranh, tại hắn giới thiệu dưới, hai người đã cùng đạo diễn Zack Snyder cùng người sản xuất râu quai nón Jack gặp mặt.

Zack Snyder cùng râu quai nón Jack không có ý kiến, James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder cơ bản xác định sẽ tham dự này hạng mục diễn xuất, bất quá đóng vai nhân vật Zack Snyder còn muốn châm chước.

Lại chính là kịch bản , Matthew cùng David - Allison ý kiến nhất trí, đều tại thúc giục Zack Snyder cùng biên kịch Kurt Johnstad phải nhanh một chút cầm ra hoàn chỉnh bản kịch bản.

Cùng Jerry - Bruckheimer hạng mục cùng loại,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] trù bị công tác tất nhiên sẽ đi ở kịch bản phía trước, liền tính Zack Snyder cùng biên kịch Kurt Johnstad tháng này có thể hoàn thành kịch bản, kịch bản còn khả năng muốn sửa chữa, nào đó vai diễn phải làm điều chỉnh đợi đã (vân vân).

Thực ra từ chín mươi niên đại Hollywood càng ngày càng thương nghiệp hóa thời đại bắt đầu, Hollywood rất nhiều đại bán thương nghiệp điện ảnh, thường thường đều là trước có người sản xuất cùng hạng mục, sau đó người sản xuất mới thuê biên kịch viết kịch bản, thậm chí có chút điện ảnh, thường thường tiền kỳ trù bị đều đến phần sau, kịch bản còn không có sửa bản thảo.

Tại Jerry - Bruckheimer nhiều kịch tổ đãi qua sau, Matthew đối với loại tình huống này cũng theo thói quen .

Liền tại Matthew miên man suy nghĩ thời điểm, Benz xe việt dã dừng ở nam Buena Vista đường cái Thiên Sứ trù tính công ty tà đối diện kia gia quán cà phê phía trước.

Matthew đẩy cửa xuống xe, trước khi đi đối Bella - Anderson nói,“Ngươi đi Thiên Sứ trù tính công ty chờ ta đi.”

Bella - Anderson gật gật đầu, rất nhanh điều khiển ô tô đi tà đối diện.

Bên này, Matthew đẩy ra quán cà phê thủy tinh môn, hắn cùng Helen - Hermann đều là nơi này khách quen, lập tức có phục vụ sinh lại đây tiếp đón, Matthew khoát tay, bay thẳng đến tối dựa vào trong nhất trương cà phê bàn đi, Braun - Williams liền ngồi ở bên kia.

Phía trước tại Kenya thời điểm, Matthew liền động qua đào Braun - Williams ý niệm, hắn bên này vẫn không có bảo tiêu, muốn tìm một tin cậy nhân tuyển.

Đương nhiên, hắn sẽ không ngốc đến cảm giác Braun - Williams không sai, liền trực tiếp khiến hắn đến bên cạnh công tác.

Một phương diện, cảm giác có đôi khi rất không đáng tin; Một phương diện khác, Braun - Williams cũng không tất nguyện ý lại đây.

Trở lại Los Angeles, Helen - Hermann nhiều mặt tìm hiểu dưới Braun - Williams, bao gồm trước mắt lương bổng cùng làm người đẳng phương diện, Hollywood cùng Mĩ quốc quân đội hợp tác chặt chẽ, hơn nữa Braun - Williams còn tại Ridley - Scott kịch tổ công tác qua, chỉ cần không đề cập bảo mật gì đó, cũng không tính khó tìm.

Trải qua hơn mười ngày phản hồi, Matthew được đến tin tức tổng hợp đến xem, Braun - Williams vô luận phía trước làm binh, vẫn là sau này làm bảo tiêu, đều là cái loại này đáng giá tín nhiệm cùng có độ cao chức nghiệp chuẩn mực nhân.

Cho nên, Matthew thừa dịp Braun - Williams tại Los Angeles nghỉ ngơi, đem hắn hẹn đi ra.

“Hải, Braun.” Matthew đi qua thời điểm, Braun - Williams đang tại cúi đầu xem báo giấy, nghe được hắn chào hỏi thanh âm, nhanh chóng đứng lên cùng hắn bắt tay.

“Xin lỗi, bị phóng viên đổ ở Warner nhà sản xuất.” Matthew ngồi ở hắn đối diện, mang theo xin lỗi tươi cười nói,“Đã tới chậm một hồi.”

Braun - Williams vẫy tay,“Không muộn, cự ly chúng ta ước định thời gian còn có mười phút đâu.”

Matthew cũng không ở loại này vấn đề bên trên dây dưa, nói thẳng,“Braun, chúng ta nhận thức vài năm đi? Lúc trước ngươi còn dạy qua ta rất nhiều quân sự kỹ năng.”

Braun - Williams cười cười, lại không có nói tiếp, hắn cũng không phải ngu ngốc, có thể nhìn ra Matthew còn có lời muốn nói.

“Đi Kenya, nhìn thấy ngươi lựa chọn bảo tiêu này chức nghiệp, ta tưởng đến một sự kiện.” Matthew cười cười, nói,“Ta bên này cũng cần một tin cậy bảo tiêu.”

Hắn nhìn thấy Braun - Williams muốn nói chuyện, giành trước nói,“Ngươi trước hết nghe nghe ta bên này đãi ngộ đi.”

Braun - Williams gật gật đầu.

Matthew tiếp tục nói,“Tất cả xã hội phúc lợi, ta bên này toàn bộ vì ngươi giao nộp; Ta trong một năm đại bộ phận thời gian, đều sẽ chờ ở Los Angeles, liền tính là ra ngoài mà nói, trừ quay chụp bên ngoài, đều sẽ không bên ngoài đãi lâu lắm.”

Phía trước tại Kenya thời điểm, hắn biết được Braun - Williams đã kết hôn sinh con, gia cũng an tại Santa Monica.

“Cuối cùng một điều.” Matthew nói ra đối nhân lực hấp dẫn lớn nhất đãi ngộ,“Của ngươi lương bổng thu nhập gấp bội !”

Nghe được đệ nhị điều thời điểm, Braun - Williams đã có điều tâm động, nghe được cuối cùng một điều, hắn chăm chú tự hỏi một hồi lâu, nói,“Có thể cho ta vài ngày suy xét một chút sao?”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Không thành vấn đề.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 404: Tuyệt Đối Không Phải Phim Lịch Sử

Ba ngày sau, Braun - Williams liền cho Matthew minh xác hồi phục, nguyện ý đảm nhiệm hắn tư nhân bảo tiêu, có thể trường kỳ chờ ở Los Angeles công ty, mà không phải giống phía trước như vậy bị an bảo công ty mãn thế giới ngoại phái, đối Braun - Williams lực hấp dẫn cự đại.

Đương nhiên, gấp bội lương bổng thu nhập là phi thường mấu chốt nhân tố.

Cùng Braun - Williams ký kết hoàn bảo tiêu hiệp nghị sau, Matthew lại sẽ đồng Helen - Hermann cùng nhau thấy từ New York đặc biệt chạy tới Amanda, song phương nói chuyện ước chừng một buổi chiều thời gian, cơ bản gõ định hợp tác công việc.

Tuy rằng Amanda gia đình tại New York không tính là cao nhất phú hào giai tầng, nhưng nàng phụ thân cũng có được chuyên môn dùng cho trốn thuế linh tinh từ thiện ngân sách hội, Amanda tốt nghiệp sau tại ngân sách hội công tác một đoạn thời gian khá dài, có được nhất định kinh nghiệm.

Có Amanda gia nhập, hắn hai từ thiện ngân sách hội trù hoạch kiến lập tốc độ cũng sẽ nhanh hơn, Amanda thậm chí đã lên kế hoạch, dùng một hồi đại hình từ thiện đấu giá hoạt động, làm hai ngân sách hội thành lập nghi thức, nhất định phải làm lần đầu đã thành công thanh danh.

Giống loại này từ thiện ngân sách hội tài chính nơi phát ra, đương nhiên không phải Matthew ra tiền túi, chủ yếu là lấy từ thiện mộ tập phương thức đến tiến hành, thuê chuyên nghiệp nhân sĩ thù lao xa xỉ, chẳng sợ không cần bí ẩn thao tác, từ thiện ngân sách cũng có thể tại mộ tập khoản tiền trong, rút ra tương đương tỉ lệ dùng cho tự thân nhân viên thuê cùng hành chính làm công chống ra đẳng quản lý phí dụng.

Bên này tại giám sát phi mưu cầu lợi nhuận cơ cấu phương diện lập pháp tương đối đến nói tương đối rộng rãi, các từ thiện tổ chức mỗi năm sẽ hướng quốc thuế cục chi tiết báo cáo năm nay kinh phí nơi phát ra cùng chống ra tình huống cùng với các hạng hoạt động kinh phí chân tướng, này chủ yếu là kiểm tra từ thiện tổ chức hoạt động hay không phù hợp miễn thuế quy định.

Thế nhưng, đối với từ thiện tổ chức như thế nào sử dụng sở mộ tập quyên tiền, không có nghiêm khắc quy định, trên trình độ rất lớn dựa vào tự hạn chế.

Hơn nữa không có pháp luật đối phí tổn tỉ lệ làm cứng nhắc quy định.

Amanda liền nói cho Matthew một chuyện lệ,1992 năm Mĩ quốc liên hợp từ thiện ngân sách hội tuôn ra tương quan gièm pha, này gia tư nhân từ thiện cơ cấu mộ tập đến khoản tiền 70% dùng cho thanh toán nhân viên tạm thời lương thù hòa các loại phí tổn, chỉ có không đến 4% dùng tại từ thiện phương diện, còn lại tiền khoản tung tích không rõ.

Nhưng mà, không có tương quan pháp luật đối với bọn họ tiến hành chế tài, liên hợp từ thiện ngân sách hội mất đi chỉ là danh dự cùng thanh danh.

Đương nhiên, Matthew khẳng định sẽ không làm như vậy, tương lai từ thiện ngân sách hội trừ bản thân phí tổn ngoài, tuyệt đại bộ phận tiền khoản đều sẽ dùng cho từ thiện.

“Amanda đã phản hồi New York .”

Thiên Sứ trù tính công ty trong văn phòng, Helen - Hermann đối Matthew nói gần nhất công tác phương diện sự vụ,“Phỏng chừng cuối tuần trở về, sau đó tham dự đến từ thiện ngân sách hội trù hoạch kiến lập trung.”

Matthew gật gật đầu, nói,“Như vậy của ngươi tinh lực cũng có thể càng tập trung tại bản chức trên công tác.”

Thực ra này với hắn mà nói cũng là có ưu việt .

Helen - Hermann không có nói chuyện nhiều phương diện này sự tình, chuyển đề tài,“Tân niên qua nửa tháng , năm trước các phương diện thống kê cơ bản đi ra .”

Nàng đem một phần văn kiện đẩy đến Matthew trước mặt.

Matthew ngồi tựa ở trên ghế, một bộ lười biếng bộ dáng, nói,“Ngươi nói dưới liền hảo.”

“Vậy được rồi.” Helen - Hermann thoáng hồi ức một chút, nói động,“Trước nói đại ngôn, ngươi đại ngôn hai đại phẩm bài, Benz G cấp xe việt dã từ năm trước tháng sáu chính thức đổi mới của ngươi quảng cáo bắt đầu, tại toàn cầu lượng tiêu thụ tăng lên 6.5%.”

“Nghe vào tai cũng không tệ lắm.” Matthew nói.

“Tuy rằng không thể phân nhỏ của ngươi đại ngôn đến cùng khởi bao nhiêu lớn tác dụng.” Helen - Hermann tiếp tục nói,“Nhưng lượng tiêu thụ tăng lên đối với chúng ta đến nói là chuyện tốt.”

Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Trong đó đại Trung Hoa địa khu lượng tiêu thụ tăng lên rõ rệt nhất, đạt tới mười điểm.”

Matthew nhớ rõ, Thái Bình Dương bờ bên kia lúc này hẳn là xuất hiện rất nhiều phi thường giàu có người, hào xe hoặc là xa xỉ phẩm ở bên kia tiêu phí mạnh thêm, hẳn là thuộc về bình thường tình huống.

Helen - Hermann còn nói thêm,“Căn cứ Mercedes Benz thống kê, ngươi ở bên kia tinh anh giai tầng trung độ nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng tương đối lớn.”

“Nga......” Matthew có vẻ rất bình tĩnh.

Ngẫm lại cũng không kỳ quái, Hollywood điện ảnh ở bên kia ảnh hưởng lớn nhất đều là đại chế tác thương nghiệp điện ảnh, giống hắn như vậy chuyên môn đi thương nghiệp cùng động tác lộ tuyến minh tinh điện ảnh, thường thường dễ dàng nhất nhận đến hoan nghênh.

Hơn nữa niên đại này, Thái Bình Dương bờ bên kia ngoại lai hòa thượng hội niệm kinh ảnh hưởng vẫn là phổ biến tồn tại .

“Nói tóm lại.” Helen - Hermann tổng kết bàn nói,“Mercedes Benz đối với ngươi hình tượng này người phát ngôn vẫn là phi thường hài lòng .”

Nàng tiếp còn nói thêm,“So sánh dưới, Rolex công trạng tăng trưởng cũng không rõ ràng. Rolex thị trường tỷ lệ chiếm hữu nguyên bản cũng rất cao, muốn lại nhanh tốc tăng trưởng phi thường khó khăn, trong ngắn hạn ngươi chỉ biết đảm nhiệm Rolex mặt bằng người phát ngôn, rất khó chuyển thành quảng cáo người phát ngôn.”

“Không quan hệ.” Matthew ngược lại là rất nhìn thoáng,“Ít nhất có miễn phí Rolex đồng hồ có thể mang.”

Helen - Hermann liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói,“Ta trước mắt suy nghĩ biện pháp vì ngươi vận tác trang phục phương diện đại ngôn, khả năng thời gian hội hơi dài một ít. Còn có,[ Smith vợ chồng ] phát hành sau, cũng có một ít doanh nghiệp chủ động đi tìm chúng ta, ta sẽ từ giữa chọn lựa ra chân chính thích hợp ngươi cao cấp sản phẩm.”

Matthew không có ý kiến,“Phương diện này ngươi xem rồi làm đi.”

“Lại chính là điện ảnh phương diện .” Helen - Hermann rõ ràng chi tiết làm qua lý giải,“Hai bộ [ Cướp biển vùng Caribbean ] tục tập cơ bản thù lao, đã toàn bộ thanh toán đúng chỗ, dựa theo ngươi cùng Disney ảnh nghiệp ký kết thù lao hiệp ước, tiền kỳ cơ sở thù lao tổng cộng 1900 vạn dollar.”

“Hảo đại một bút tiền a.” Matthew cảm khái một câu, nghĩ nghĩ, nói,“Như vậy, Helen, trừ ngươi người đại diện trích phần trăm, ngươi giữ lại dưới trù hoạch kiến lập từ thiện ngân sách hội phí dụng.”

Còn thừa tiền đầy đủ hắn trả đủ Horner trang viên thế chấp vay tiền , lúc trước hắn chỉ thanh toán thủ phó.

Helen - Hermann tiếp tục điện ảnh phương diện đề tài,“Ngươi năm nay chỉ có [ Smith vợ chồng ] một bộ điện ảnh công chiếu, trước mắt đến xem mà nói, này bộ phim tạm thời xếp hạng tại 2005 năm Bắc Mĩ box office bảng xếp hạng vị thứ ba, bất quá Disney ảnh nghiệp [ Narnia Truyền Kỳ ] còn tại phát hành, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói Bắc Mĩ box office sẽ vượt qua [ Smith vợ chồng ],[ Smith vợ chồng ] hẳn là sẽ xếp hạng tại năm trước box office tổng bảng vị thứ tư.”

Nói tới đây, trên mặt nàng khó được lộ ra tươi cười,“Ngươi từ 2003 năm bắt đầu, liên tục có diễn viên chính điện ảnh xếp vào Bắc Mĩ box office niên độ bảng tiền thập vị, này thuyết minh ngươi là danh phù kỳ thực nhất tuyến minh tinh điện ảnh.”

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Phỏng chừng sang năm cũng sẽ không ngoại lệ, sang năm có [ Cướp biển vùng Caribbean: Dead Man's Chest ] phát hành, nếu [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] quay chụp chế tác thuận lợi mà nói, cũng có khả năng vượt qua sang năm lịch phát hành.”

Helen - Hermann nói tiếp nói,“Warner Bros bước đầu dự định là sang năm mười hai tháng sơ lịch phát hành, bất quá còn không có hoàn toàn xác định, phải đợi Jack cùng Zack Snyder cầm ra càng thêm chi tiết quay chụp kế hoạch.”

Nghe nói như thế, Matthew không khỏi niết niết thái dương,“Zack Snyder cùng Kurt Johnstad đến hiện tại còn không có hoàn thành kịch bản......”

“Kurt Johnstad là phi thường nghiêm túc nghiêm cẩn nhân.” Helen - Hermann cũng có chút đau đầu,“Trước mắt cùng Zach tại kịch bản phương diện có chút khác nhau, Zach cho rằng chủ yếu tình tiết tốt nhất hoàn nguyên truyện tranh, nhưng Kurt Johnstad kiên trì tất yếu tiến hành nhất định cải biên, hai người ý kiến bất đồng, cũng là kịch bản khó sinh nguyên nhân.”

Matthew khẽ nhíu mày,“Thật sự không được liền sa thải hắn hảo.”

Helen - Hermann lắc đầu,“Đây là cuối cùng lựa chọn, hơn nữa kịch bản sáng tác quá trình bên trong xuất hiện khác nhau vốn là bình thường tình huống.”

Matthew xòe tay,“Chúng ta đây chỉ có thể đợi ?”

Helen - Hermann nâng kính mắt,“Theo ta được biết, kịch bản tuy rằng còn không có hoàn thành, nhưng cũng rất nhanh .” Nàng còn nói thêm,“Kịch bản sơ thảo hoàn thành, David - Allison cùng Jack trước tiên liền sẽ đưa đến ngươi trong tay.”

Thực ra cũng không có khiến Matthew lại đợi bao lâu, còn không đến một tháng hạ tuần, râu quai nón Jack cùng Zack Snyder trước sau cho hắn gọi điện thoại, thông tri [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] kịch bản sơ thảo dĩ nhiên hoàn thành, Matthew vừa lúc cùng chạy về Los Angeles Amanda đi xử lý từ thiện ngân sách hội vài sự vụ, dứt khoát khiến này hai người đem kịch bản đưa đến Helen - Hermann chỗ đó.

Ngày hôm sau trở lại Los Angeles, Matthew tại Thiên Sứ trù tính công ty trong phòng hồ sơ, gặp được này phân kịch bản phó bản thảo.

Matthew lật xem qua kịch bản, kịch bản chủ tuyến tình tiết cùng từng xem qua điện ảnh cơ bản nhất trí, đối với Sparta nhân hòa Thermopylae chiến dịch miêu tả như vậy khoa trương.

Vô luận là kịch bản, vẫn là Frank - Miller truyện tranh, đương nhiên cùng lịch sử văn hiến trung ghi lại khác biệt cự đại.

Năm trước quay chụp [ Cướp biển vùng Caribbean ] rảnh rỗi thời gian, Matthew từng tra qua cụ thể lịch sử tư liệu, lúc này mới minh bạch tranh minh họa tiểu thuyết có bao nhiêu khoa trương.

Lịch sử trên tư liệu Thermopylae chiến dịch tham chiến là 300 Sparta chiến sĩ gia Hy Lạp minh quân 6400 nhân

Thermopylae thuộc về dễ thủ khó công, bất lợi với đại bộ đội triển khai, mà người Ba Tư chiến thuật là lấy khinh trang chiếu xạ bộ binh làm chủ, chỉ có thể thật bất đắc dĩ dùng thêm dầu chiến thuật gắng gượng chống lại trọng trang Sparta bộ binh.

Trên lịch sử Sparta nhân cũng không phải là tranh minh họa tiểu thuyết nửa thân trần, cũng không phải Frank - Miller theo như lời lộ ra trọn vẹn, trên cơ bản đều là trọng trang khôi giáp.

Zack Snyder đối Matthew nói qua, này bản tranh minh họa tiểu thuyết chỉ là Frank - Miller đang nhìn cổ Hy Lạp bích họa sau tưởng họa nhiệt huyết phóng đãng ma huyễn cơ **, cho nên vô luận truyện tranh nhạc dạo vẫn là nội dung đương nhiên sẽ không nhiều tả thực......

Tóm lại này bộ phim đánh ra đến, tuyệt đối không phải phim lịch sử, mà là một bộ tiêu chuẩn thương nghiệp giải trí điện ảnh, khẳng định sẽ không thật căn cứ vào chân thật lịch sử sáng tác, Matthew liền đem nó đương người nước ngoài [ Phong Thần diễn nghĩa ] xem.

Không nói khác, Frank - Miller truyện tranh trung Xerxes là thích tại cả người treo đầy xích vàng không xuyên quần áo đầu trọc, Matthew lúc ấy liền từng gặp qua có người thổ tào, tại Iran cao nguyên vẫn quang đầu cũng không mang mũ đội, đầu trọc hội bỏng nắng ......

Đương nhiên, điện ảnh chính là điện ảnh, cùng lịch sử là hai chuyện khác nhau.

Matthew đối với kịch bản không có cái gì ý kiến, kịch bản viết là phi thường chuyên nghiệp hóa sự tình, hắn cũng không nghĩ tới nhiều phát biểu ý kiến.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 405: Ra Ngoài Nghệ Thuật Cân NhắC

Cầu vé tháng cùng phiếu đề cử !

Có kịch bản sau,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] trù bị tốc độ bắt đầu nhanh hơn, David - Allison tám ngàn vạn dollar sản xuất dự toán toàn bộ đúng chỗ, tại râu quai nón Jack cùng Zack Snyder chưởng khống dưới, kịch tổ cao tốc vận chuyển, bằng nhanh nhất hiệu suất, từ Thiên Sứ trù tính công ty cung cấp một loạt diễn viên trong, gõ định Sparta chiến sĩ cùng Ba Tư các dũng sĩ nhân tuyển.

Matthew trước tiên cùng Helen - Hermann, Zack Snyder cùng râu quai nón Jack chào hỏi, James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder thuận lợi lấy đến hai trọng yếu vai phụ.

Làm bạn bè, Matthew tại có thể bang dưới tình huống, đương nhiên tưởng giúp bọn hắn, bất quá phía trước hai người đều tưởng độc lập phát triển.

Nhưng James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder chung quy không thể giống Matthew như vậy tác tệ, vận khí cũng so với hắn kém không thiếu, tại trong giới trà trộn nhiều năm, trước mắt cũng chỉ là miễn cưỡng đến tiểu minh tinh tình cảnh, cự ly chân chính được hoan nghênh còn có rất xa.

Matthew cùng hai người xâm nhập hàn huyên một lần, hắn không có khả năng giúp bọn hắn quá nhiều, nhưng thích hợp thời điểm, lạp hai người một phen cũng không khó.

James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder lần này không có cự tuyệt hắn hảo ý, gia nhập đến [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] kịch tổ trong.

Trừ bọn họ hai, kịch tổ mặt khác diễn viên, tất cả đều sẽ sử dụng Thiên Sứ trù tính công ty hộ khách, Helen - Hermann hướng kịch tổ đề cử Eva - Green biểu diễn nữ chính Sparta vương hậu, Matthew cùng Zack Snyder cũng không có phản đối, tại một lần bên trong thử vai qua đi, Eva - Green rất thuận lợi lấy đến nhân vật này.

Lần này quay chụp, Thiên Sứ trù tính công ty kì hạ hộ khách có thể nói là khuynh sào mà động, không chỉ là diễn viên, ngay cả rất nhiều tỷ như ngọn đèn sư, bố cảnh sư cùng đạo cụ sư linh tinh phía sau màn viên chức, cũng gia nhập đến kịch tổ trong.

Từ trên trình độ rất lớn đến nói, Helen - Hermann thực ra vi kịch tổ cung cấp vừa đứng thức đóng gói phục vụ, hơn nữa cũng giống C+ đóng gói hạng mục như vậy, sẽ từ lợi nhuận trong tiến hành trừu thành, bất quá trừu thành tỉ lệ rất thấp.

Matthew tồn tại, khiến Helen - Hermann có như vậy tự tin, Helen - Hermann vi kịch tổ cung cấp nhân tuyển danh sách, cũng tuyệt đối đều là có năng lực nhân, không nói khác, nàng đây là lần đầu vi kịch tổ cung cấp như vậy đóng gói thức phục vụ, về sau muốn tiếp tục vận tác loại này hình thức, lần đầu tiên thành công tương đương trọng yếu.

Hollywood có năng lực không hẳn có thể xuất đầu, tầng dưới chót có năng lực mà không có cơ hội nhân, có thể nói một trảo một bó to.

Dựa theo Zack Snyder quy hoạch, này bộ phim quay chụp không có bất cứ ngoại cảnh màn ảnh, sở hữu quay chụp đều sẽ tại Warner nhà sản xuất studio trung hoàn thành.

Đồng thời, Zack Snyder khiến bao gồm Matthew ở bên trong toàn bộ diễn viên, từ hai tháng sơ bắt đầu kỳ hạn ba tháng cường hóa kiện thân huấn luyện, mỗi một biểu diễn Sparta chiến sĩ diễn viên, đều phải có được có thể nói kiện mỹ quán quân bàn dáng người.

Như là bạch diện tiểu sinh linh tinh diễn viên, đừng nói xuất hiện ở kịch tổ trung, ngay cả Helen - Hermann đề cử danh sách kia một cửa cũng qua không được.

Nếu phim trung xuất hiện nương lý nương khí Sparta chiến sĩ, lúc đó biến thành chụp châm chọc hài kịch, mà không phải Sử Thi phim hành động.

Vì phối hợp các diễn viên tất yếu luyện ra cơ nhục, Zack Snyder chuyên môn khiến trang phục sư thiết kế ra nửa thân trần Sparta chiến bào, lấy Matthew cầm đầu Sparta các chiến sĩ, sẽ ở phim trung không hề có giữ lại hướng người xem triển lãm nam tính kiện mỹ thân thể cùng cường hãn cơ nhục.

Liền cùng Matthew phía trước xem qua lịch sử văn hiến tư liệu như vậy, ghi lại bên trong Sparta các chiến sĩ thân xuyên trầm trọng khôi giáp tác chiến, có vài người khôi giáp trọng lượng tương đương với thể trọng một nửa.

Zack Snyder cho rằng như vậy trang phục xuất hiện ở màn ảnh trung, sẽ khiến bi tráng anh dũng Sparta các dũng sĩ rất giống rùa quân đoàn, cho nên căn cứ nguyên tác tạo hình một lần nữa thiết kế nhân vật phục sức, Sparta quốc vương Leonidas cùng với hắn bộ hạ thân tinh hồng chiến bào, nửa thân trần tinh tráng thân thể.

Kia vài chiến bào thoạt nhìn rất giống giáp da chế thành Speedo quần bơi.

“Này mấy thiết kế, không chỉ là vì hình ảnh hiệu quả.”

Warner nhà sản xuất trong văn phòng, Zack Snyder đối Matthew nói,“Đồng dạng cũng có căn cứ vào thương nghiệp phương diện suy xét.”

Matthew ngồi ở một chiếc ghế sô pha bên trên mặt, lật xem thiết kế đồ bản thảo, gật đầu nói,“Chỉ xem của ngươi bản thảo, thị giác xung lực cũng rất kinh người.”

Zack Snyder cười cười,“Biết sao, Matthew, ngươi là ta gặp được thưởng thức nhất của ta lý niệm nhân.”

Matthew ngẩng đầu, rất chăm chú nói,“Bởi vì ngươi sở tư tưởng, hơn nữa tại xem thử đoạn ngắn trung hướng ta bày ra hình ảnh, thật có chỗ độc đáo, để người xem qua khó quên.”

Nghe nói như thế, Zack Snyder lại sinh ra gặp được tri kỷ bàn ý niệm, hắn là quảng cáo cùng MV đạo diễn xuất thân, chuyển đầu giới điện ảnh sau, đi lại là tiêu chuẩn thương nghiệp hóa lộ tuyến, khẳng định sẽ lọt vào vô số người khinh bỉ, nhưng có thể gặp được Matthew, còn được đến hắn giúp, tuyệt đối là chính mình may mắn.

Nghĩ đến đây, hắn lại đem đề tài xả trở về, nói,“Nữ tính khêu gợi thân thể là nam nhân yêu nhất, nam tính dương cương chi khu đồng dạng là nữ tính chú ý điểm, ta yêu cầu diễn viên kiện thân, còn muốn đặc thù trang phục thiết kế, cũng là vì tận khả năng hấp dẫn đến nữ tính người xem.”

Matthew gật gật đầu, nói,“Zach, ngươi tưởng thực toàn diện a.”

Zack Snyder tiếp tục nói,“Như là loại này phim, rất ít có nữ tính người xem thích, nữ tính người xem là điện ảnh thị trường tương đương trọng yếu tiêu thụ giả, nếu chúng ta thiết kế có thể đạt tới hiệu quả mà nói, hẳn là sẽ hấp dẫn đến một đám nữ tính người xem.”

Hắn lại bỏ thêm một câu,“Xuất phát từ đồng dạng nghệ thuật suy xét, ta lấy hết các chiến sĩ quần áo.”

Matthew không khỏi cười lên, nói,“Đối ! Zach, chúng ta là xuất phát từ nghệ thuật suy xét !”

Zack Snyder cũng cười lên, sau khi cười xong lại đối Matthew nói,“Matthew, của ngươi dáng người rất hoàn mỹ , bất quá ta đề nghị ngươi tham gia quay chụp phía trước kiện thân cùng huấn luyện, vừa có thể cho dáng người càng thêm xuất sắc, cũng có thể cùng động tác chỉ đạo tiểu tổ cùng nhau, chỉ đạo mặt khác diễn viên kiếm thuật phương diện huấn luyện.” Hắn chân thành mời nói,“Ta cũng cần ngươi gia nhập động tác thiết kế, ta ở phương diện này khuyết thiếu kinh nghiệm.”

Matthew thu hồi tươi cười, chăm chú tự hỏi một hồi, nói,“Có thể.”

Lần này động tác chỉ đạo hắn không có hợp tác qua, cũng không có nghe nói qua, tuy rằng đến từ Helen - Hermann đề cử, nhưng hắn tự mình tham dự động tác thiết kế mà nói, cũng có lợi cho phát huy tự thân đặc điểm.

Quay chụp quá nhiều bộ động tác loại hình điện ảnh sau, Matthew đã có chút tâm đắc, đặc biệt là đối với chính mình am hiểu phương diện nào động tác, kia vài động tác thiết kế càng có thể khiến chính mình xuất sắc, có đủ nhiều lý giải.

“Zach, ngươi đối với động tác hí có suy xét sao?” Matthew trực tiếp hỏi.

“Khác không có cái gì, nhưng nhất định không cần biến thành gần nhất Hollywood lưu hành cái loại này cùng loại vũ đạo hoặc là xiếc ảo thuật bàn động tác thiết kế.” Zack Snyder rõ ràng từng có chính mình suy xét,“Động tác muốn sắc bén, muốn đột xuất lực lượng cảm.”

Matthew khép lại trong tay đồ bản thảo,“Ta cũng là nghĩ như vậy .”

Bởi hắn từng xem qua này bộ phim quan hệ, rất dễ dàng liền có thể cùng Zack Snyder lý niệm đạt thành nhất trí.

Cùng Zack Snyder thảo luận hơn phân nửa buổi chiều, Matthew ra đạo diễn văn phòng, chuẩn bị rời đi Warner nhà sản xuất, đi ra láng giềng gần studio văn phòng thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Eva - Green từ studio trung đi ra.

Vị này Pháp quốc nữ diễn viên mặc một thân màu đen nữ sĩ tu thân thường phục, tựa hồ phi thường chung ái màu đen quần áo.

“Hải, Eva.” Matthew chủ động triều studio cửa bên kia vẫy vẫy tay.

Eva - Green cũng thấy được hắn, lập tức nhanh hơn cước bộ đi tới, rủ xuống khóe miệng treo lên tươi cười, nhiệt tình hô,“Như vậy xảo a, Matthew.”

“Đúng vậy, thật xảo.” Matthew trước phụ họa một câu, hỏi tiếp nói,“Ngươi đây là chuẩn bị rời đi?”

Eva - Green nhẹ nhàng gật đầu,“Đúng vậy, ta hôm nay lại đây trắc lượng số liệu, làm cho trang phục sư lượng thân đặt làm hí phục, hiện tại xong việc .”

Matthew lập tức nói,“Ta cũng chuẩn bị đi, cùng nhau?”

Eva - Green gật đầu đáp,“Hảo a.”

Bởi nơi này cự ly Warner nhà sản xuất cửa cũng không xa, hai người cũng không có đi tìm xe điện, liền như vậy đi bộ hướng tới nhà sản xuất đại môn bên kia đi.

“Chúng ta vừa hợp tác [ Cướp biển vùng Caribbean ] quay chụp.” Matthew vừa đi vừa nói chuyện,“Không nghĩ tới nhanh như vậy lại muốn cùng nhau đáp hí .”

Eva - Green tựa hồ tâm tình rất không sai, nói,“Ngươi là quốc vương, ta là vương hậu.” Nàng xem phía trước nhà sản xuất đại môn liếc nhìn, đột nhiên chuyển đề tài,“Ta lại thiếu ngươi một phần nhân tình.”

Matthew lại lắc đầu,“Ngươi không nợ ta cái gì.” Hắn tạm dừng một chút, thoáng tổ chức ngôn ngữ, nói,“[ Cướp biển vùng Caribbean ] trung nữ vu, ta chỉ là tùy tiện đối Gore - Verbinski đề một câu. Lần này vương hậu nhân vật, sở hữu xem qua ngươi bên trong thử vai nhân, đều đối với ngươi khen không dứt miệng, ta cũng là phụ họa Zack Snyder đạo diễn mà nói, hơn nữa đề cử ngươi tới kịch tổ người là Helen - Hermann.”

Eva - Green nhìn nhìn Matthew, Matthew tựa hồ nói được không phải lời khách sáo.

Matthew lần trước cùng Eva - Green tâm tình sau, liền biết này ở trên đại màn ảnh cởi quần áo so uống nước ăn cơm còn dễ dàng nữ diễn viên, trong hiện thực quần áo cũng không tốt thoát.

Cho nên, hắn thích hợp cải biến hạ sách lược, khiến chính mình có vẻ càng thêm chân thành.

“Eva, ngươi thật muốn cảm tạ nhân mà nói.” Matthew nói cũng phải lời thật,“Đầu tiên muốn cảm tạ hẳn là Helen - Hermann, mà không phải người khác.”

“Ngươi nói thật sự đối.” Eva - Green hoàn toàn tán đồng hắn mà nói, vừa đi vừa nói chuyện,“Quay đầu ta sẽ vi Helen chuẩn bị một phần đặc biệt tạ lễ.”

Matthew cố ý hảo kỳ hỏi,“Có thể hay không trước tiên lộ ra một điểm?”

Eva - Green lắc đầu,“Đương nhiên không thể, ta còn muốn cấp Helen một kinh hỉ đâu.”

Hai người vừa trò chuyện biên tiếp cận Warner nhà sản xuất cửa, sắp đi đến trước đại môn thời điểm, Matthew di động vang lên, hắn móc ra đến xem liếc nhìn, là Helen - Hermann đánh qua đến điện thoại.

“Xin lỗi, ta tiếp điện thoại.” Matthew ngừng lại, ấn xuống nút tiếp nghe, nghe không vài câu, nói,“Helen, ngươi là nói Akiva - Goldsman hạng mục xác định ? Kịch bản đại cương đã truyền đến ngươi bên kia? Hảo, ta bên này liền qua.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 406: Bắt Đầu Một Con Chó

Nguyên bản, Matthew còn tưởng ước Eva - Green cùng đi xâm nhập trao đổi một phen, tiếp đến Helen - Hermann điện thoại sau, không chút nào do dự buông tay phía trước tính toán, cùng Eva - Green nói qua tái kiến, ra Warner nhà sản xuất, một chiếc màu đen Benz xe việt dã vừa đúng dừng ở trước mặt hắn.

Matthew lập tức lên xe, đối trên chỗ điều khiển Braun - Williams nói,“Đi Thiên Sứ trù tính công ty.”

Từ tuần này bắt đầu, Braun - Williams từ đi nguyên bản tại an bảo công ty bảo tiêu công tác, chính thức trở thành hắn tư nhân bảo tiêu.

Mặt khác, bởi Benz G cấp năm trước lượng bán có rõ ràng dâng lên, Mercedes Benz phương diện thu hồi ban đầu vì hắn cung cấp mấy chiếc Benz G cấp xe việt dã, lại đưa tới chuyên môn vì hắn định chế hai chiếc.

Matthew cơ bản sẽ không đi việt dã, Benz phương diện cố ý tăng mạnh này hai chiếc xe việt dã quốc lộ tính năng, hơn nữa một lần nữa điều giáo thiết kế hàng ghế sau, xe hàng sau sửa thành hai trương độc lập ghế ngồi, để khiến Matthew này cưỡi giả, có thể đạt được càng thêm rộng mở cùng thoải mái hàng sau không gian.

Cưỡi qua vài lần sau, Matthew đối với này hai chiếc xe mới phi thường hài lòng, phía trước hắn đối Benz đại G nhất thổ tào địa phương chính là quốc lộ tính năng cùng tương đối không được tự nhiên hàng ghế sau.

Xe rất nhanh đến Thiên Sứ trù tính công ty, tiến vào công ty sau, Matthew trực tiếp lên lầu hai vào Helen - Hermann văn phòng, Helen - Hermann đang tại chờ hắn.

Từ [ Smith vợ chồng ] quay chụp hoàn tất, Akiva - Goldsman liền cùng hắn chào hỏi, tưởng mời hắn biểu diễn tân hạng mục nam chính, sau lại nói qua vài lần, Helen - Hermann cũng cùng Akiva - Goldsman chính thức tiếp xúc qua, nhưng bởi hạng mục bị vây ở lên kế hoạch giai đoạn, song phương chỉ là trên miệng biểu đạt phần mình nguyện ý hợp tác ý đồ, không có đạt thành chính thức hợp tác hiệp nghị.

Bất quá,[ Smith vợ chồng ] box office đại bán, thương nghiệp bên trên đạt được cự đại thành công, kiên định Akiva - Goldsman cùng hắn hợp tác tin tưởng.

Nhưng này tân hạng mục cụ thể nội dung là cái gì, Matthew cùng Helen - Hermann vẫn không biết, Akiva - Goldsman xuất phát từ bảo mật nguyên tắc, cũng không có chi tiết nói đến qua, song phương chỉ là ước định, nếu có kịch bản mà nói, muốn trước tiên đưa đến Matthew bên này.

“Akiva - Goldsman hạng mục......” Helen - Hermann cũng không dong dài, trực tiếp đối Matthew nói,“Nói như thế nào đâu?”

Nàng nghĩ nghĩ, nói,“Là một bộ cải biên khoa học viễn tưởng điện ảnh, từ trình độ nhất định đến nói, thậm chí có thể đưa vào đến phim phục chế hàng ngũ trong.”

Matthew tha ra ghế dựa, ngồi ở Helen - Hermann đối diện, hỏi,“Cùng loại [ Dawn of the Dead ] như vậy phục chế?”

Helen - Hermann lắc đầu,“Không giống nhau.” Nàng đem một phần mỏng manh văn kiện đẩy đến Matthew trước mặt, tiếp tục nói,“Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, Akiva - Goldsman này tân hạng mục tên phim hẳn là sẽ gọi là [ I Am Legend ].”

“[ I Am Legend ]?” Matthew trong đầu lập tức xuất hiện Will - Smith mặt.

Được ích lợi từ từng hệ thống mạng trang web trò chơi gần như điên cuồng cửa sổ quảng cáo pop-up, hắn chuyên môn nhìn này bộ bắt đầu một người một con chó, trang bị toàn dựa vào nhặt, cuối cùng đều chơi xong điện ảnh.

“Ngươi xem qua nguyên tác sao?” Helen - Hermann nhìn thấy Matthew biểu tình, không khỏi hỏi,“Vẫn là xem qua phía trước hai bộ cải biên điện ảnh?”

Matthew ăn ngay nói thật,“Ta cũng không có xem qua.” Hắn hảo kỳ hỏi,“Nguyên tác rất có danh sao?”

Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu,“Có thể nói như vậy. [ I Am Legend ] là nổi tiếng tác gia Richard - Matheson sáng tác khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, phát hành vào 1954.”

Nàng rõ ràng xem qua này bộ khoa học viễn tưởng tiểu thuyết,“Lấy hiện đại nhân quan điểm xem, nguyên tác vẫn sẽ có một loại phi thường phức tạp cảm giác mà cực có kích động tính, đã bị rộng khắp cho rằng là bước vào hiện đại khủng bố khoa học viễn tưởng lĩnh vực nhập môn giáo tài, chẳng những ảnh hưởng mấy đời nhân, còn kích thích vô số tranh tướng noi theo sau này nhân. Này bộ khoa học viễn tưởng tiểu thuyết hai lần bị cải biên chuyển lên quá đại màn ảnh, lấy 1964 năm [ trên địa cầu cuối cùng một người ], do Vincent - Presto lĩnh hàm diễn viên chính;1971 năm [ cuối cùng một người ], Charlton - Heston là diễn viên chính.”

Matthew khẽ gật đầu, hỏi tiếp nói,“Richard - Matheson? Này tác gia rất có danh sao?”

“Phi thường có danh !” Helen - Hermann biết văn hóa tri thức phương diện là Matthew chỗ yếu, đơn giản giải thích vài câu,“Richard - Matheson từng bị bầu thành USA hai mươi thế kỷ vĩ đại nhất tác gia chi nhất, đối với kia vài vi khoa học viễn tưởng cố sự thần hồn điên đảo quái thai nhóm đến nói, Richard - Matheson là có thể so với như thần tồn tại.”

“Xem ra ta muốn tìm nguyên tác xem xem .” Matthew nghe được Helen - Hermann những lời này, khó tránh khỏi sinh ra một ít hứng thú,“Còn có kia hai bộ cải biên điện ảnh.”

Helen - Hermann đề nghị nói,“Ngươi vẫn là trước xem xem kịch bản đi, xác định muốn tiếp này bộ phim mà nói, lại đi xem cũng không muộn.”

Nàng không có minh xác đề nghị Matthew tiếp vẫn là không tiếp này khoa học viễn tưởng hạng mục nam chính, hai người từ 1999 năm bắt đầu hợp tác, đến hiện tại cũng có bảy năm đầu , trung gian trải qua một loạt lớn nhỏ hạng mục, Matthew đảm nhiệm nam chính phim liên tiếp không ngừng đạt được thành công.

Làm một chức nghiệp tố dưỡng rất cao người đại diện, Helen - Hermann tuyệt không ngốc, tuy rằng thủy chung tưởng không rõ, nhưng cũng nhận thấy được Matthew tại tuyển phim cùng tuyển diễn viên mặt trên, có hắn chỗ độc đáo, qua lại diễn viên chính này năm sáu bộ phim bộ bộ box office đại bán, chỉ riêng nói là vận khí khẳng định là giả .

Bất quá, lần này nàng không có hỏi nhiều, cũng không có ở chuyện này quá mức dây dưa, Matthew có như vậy năng lực, đối với nàng đến nói là chuyện tốt.

Matthew càng thành công, nàng tài năng càng thành công.

Đương nhiên, hảo kỳ là khó tránh khỏi , quá khứ cũng không phải không hỏi qua Matthew, Matthew đều hàm hồ cho qua chuyện, nàng cũng liền không có lại truy vấn qua, hai người hôm nay hợp tác phi thường khoái trá, không tất yếu bởi vì này chủng đối mọi người đều có lợi sự mà nháo mâu thuẫn.

Matthew lật ra chỉ có ngắn ngủi năm trang đóng dấu giấy, nhanh chóng xem lên, [ I Am Legend ] này bộ phim, mơ hồ nhớ rõ truyền lưu độ phi thường rộng, giống như khi đó mạng internet bên trên đánh giá cũng không sai, rất nhiều webgame cửa sổ pop-up, dứt khoát dùng phim bên trong một người một con chó làm quảng cáo hình ảnh, Will - Smith cũng hồng đến phát tím, hẳn là một bộ thành công tác phẩm.

Giống như vậy phim, hoàn toàn có thể phóng tới có thể tiếp điện ảnh hàng ngũ trong.

Hơn nữa Akiva - Goldsman bởi vì cùng hắn hợp tác [ Smith vợ chồng ] quan hệ, trực tiếp tìm tới hắn, muốn mời hắn làm nam chính, dựa theo bình thường tình huống đến phỏng đoán mà nói, Akiva - Goldsman hẳn là sẽ không lại cân nhắc Will - Smith .

Không có Will - Smith cạnh tranh, chỉ cần hắn nguyện ý mà nói, lấy đến nhân vật này tỷ lệ có thể nói vô cùng lớn.

Đương nhiên, dù cho Will - Smith tưởng tham dự này bắt mắt, hắn cũng có cạnh tranh tin tưởng cùng thực lực, cùng Will - Smith nói vậy, hắn tự nhận là vẫn là có nhất định ưu thế .

Cẩn thận xem hoàn kịch bản đại cương cùng thiếu đến chỉ có ba nhân vật nhân thiết, Matthew hỏi Helen - Hermann,“Này hạng mục còn có cụ thể điểm tin tức sao?”

“Trước mắt Akiva - Goldsman còn không có xác định đạo diễn.” Helen - Hermann chậm rãi nói,“Ngươi tính toán tham dự này hạng mục mà nói, có đối với chúng ta có lợi điều kiện, này hạng mục chế tác phương cùng phát hành phương đều sẽ là Warner Bros.”

Warner Bros chính là bởi vì Matthew làm nam chính, mới cùng thiên không chi vũ ảnh nghiệp ký kết [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] phát hành hiệp ước, đối với hắn kêu gọi lực, vẫn là phi thường xem hảo .

“Ân.” Matthew gật gật đầu,“Đây là một tin tức tốt.”

Helen - Hermann tiếp tục nói,“Theo Akiva - Goldsman theo như lời, [ I Am Legend ] chế tác dự toán vi 1 ức 5000 vạn dollar, dự tính 2007 năm cuối năm kỳ nghỉ phát hành, quay chụp thời gian bước đầu định tại năm nay tháng mười đến sang năm hai tháng phân ở giữa, cùng [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] quay chụp sẽ không sinh ra xung đột.”

Matthew một tay ôm ngực, một tay nâng lên cằm, cẩn thận tự hỏi lên, phỏng chừng Akiva - Goldsman chế định quay chụp kế hoạch khi, liền suy xét đến hắn muốn tham gia [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] quay chụp.

Hắn kết thúc tự hỏi, đối Helen - Hermann nói,“Ngươi ngày mai thông tri Akiva - Goldsman, liền nói ta đối với hắn này tân hạng mục rất cảm thấy hứng thú, cụ thể đàm phán đẳng xác định đạo diễn sau lại nói.”

Cứ việc từng xem qua bắt đầu một con chó, lại cũng không thể vỗ đầu liền làm quyết định, nếu Akiva - Goldsman tìm đến một cái không thích hợp đạo diễn đâu? Tỷ như nói Michael Bay đạo diễn [ I Am Legend ] mà nói, đánh chết hắn cũng sẽ không đi làm nam chính.

Một đạo diễn làm tạp một bộ điện ảnh, so một diễn viên làm tạp một bộ điện ảnh, dễ dàng nhiều lắm.

Mặt sau cùng Akiva - Goldsman tiếp xúc, cụ thể nên như thế nào đi làm, Matthew hoàn toàn giao cho Helen - Hermann đi xử lý, đây cũng là người đại diện bản chức công tác.

“Ngươi đối thù lao có yêu cầu sao?” Helen - Hermann đã hỏi tới mấu chốt nhất địa phương.

Matthew không chút do dự nói,“Nếu có khả năng mà nói, tốt nhất là 2000 vạn dollar cộng thêm 20% box office phân thành !”

“Ngươi khẩu vị thật tốt.” Helen - Hermann rất chăm chú nói,“Ta tận lực giúp ngươi tranh thủ đi.”

Giọng nói của nàng tiếp một chuyển,“Bất quá, ngươi hẳn là rõ ràng,20 gia 20 thù lao là phi thường khó khăn .”

“Ta biết.” Matthew nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Kia liền trước khiến ta trở thành hai ngàn vạn câu lạc bộ một thành viên đi.”

Hollywood hai ngàn vạn câu lạc bộ không chỉ là đại biểu thu nhập, còn có thể thể hiện một minh tinh điện ảnh địa vị, danh khí cùng kêu gọi lực.

Tan tầm phía trước, Matthew mang theo kia phân kịch bản đại cương ly khai Thiên Sứ trù tính công ty, chuyên môn đi phụ cận một tiệm sách, mua Richard - Matheson nguyên tác, trở lại Horner trang viên sau, kết hợp kịch bản đại cương cẩn thận nghiên đọc lên.

Này quyển sách giảng thuật là một nam nhân cùng thế ngăn cách sinh hoạt cùng với tại hiện đại thành thị hoàn cảnh trung cô độc sinh tồn cố sự, Matthew xem qua sau, cho rằng trong đó tinh hoa, liền ở chỗ có một cùng với toàn bộ thế giới tiến hành đối kháng nam nhân.

Theo sau, Matthew để người tìm đến phía trước hai bộ cải biên điện ảnh chuyên môn nhìn nhìn, để có càng nhiều lý giải.

Hôm nay công tác trọng điểm, cũng cơ bản xác định xuống dưới, không ra quá nhiều ngoài ý muốn mà nói, quay chụp phương diện chính là [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] cùng [ I Am Legend ] .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 407: Tập Thể Phản Đối

Theo sau trong một tuần, Matthew gia nhập đến [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] trù bị trung, hắn chủ yếu phụ trách dẫn dắt cùng đốc xúc sở hữu tham diễn Sparta dũng sĩ diễn viên tiến hành kiện thân cùng kiếm thuật huấn luyện, ngẫu nhiên còn sẽ cùng động tác chỉ đạo kịch tổ tiến hành câu thông, phối hợp Leonidas động tác hí thiết kế.

Vừa tiến vào hai tháng phân, Akiva - Goldsman bên kia truyền đến tin tức, hắn cùng đầu tư phương Warner Bros lựa chọn Francis - Lawrence làm [ I Am Legend ] đạo diễn.

Matthew chuyên môn khiến Helen - Hermann lý giải một chút Francis - Lawrence, đây là một tư lịch tương đối thiển điện ảnh đạo diễn, cùng Zack Snyder như vậy, quảng cáo cùng MV đạo diễn xuất thân, phía trước từng vi Britney - Spears, Avril - Lavigne cùng Beyonce Knowles đẳng ngôi sao ca nhạc quay chụp qua MV, điện ảnh phương diện tác phẩm trước mắt chỉ có một bộ, Warner Bros phát hành do DC truyện tranh cải biên điện ảnh [ Constantine ].

Cũng chính là Keanu - Reeves năm trước kia bộ điện ảnh.

Này bộ phim sản xuất phí tổn một ức dollar, Bắc Mĩ box office hơn bảy ngàn vạn dollar, toàn cầu box office 2 ức 3000 vạn dollar, đan liền box office mà nói không tính rất thành công.

Từng Will - Smith diễn viên chính kia bộ [ I Am Legend ] đạo diễn là ai, Matthew căn bản là không biết, hắn lúc ấy chỉ là bị một người một chó tên tuổi hấp dẫn mà xem điện ảnh , làm sao có khả năng chuyên môn đi nhớ đạo diễn danh tự.

Matthew cấp Keanu - Reeves gọi điện thoại, cứ việc Keanu - Reeves gần nhất không thế nào thích hắn, vẫn là cùng hắn chi tiết hàn huyên một hồi, Keanu - Reeves đối Francis - Lawrence đánh giá tương đương cao, cho rằng hắn là một chăm chú phụ trách lại giàu có tài hoa đạo diễn.

Zack Snyder cũng xuất thân từ MV cùng quảng cáo đạo diễn giới, cùng Francis - Lawrence cũng nhận thức, Matthew cùng hắn nói đến đến thời điểm, Zack Snyder cũng nói Francis - Lawrence năng lực tương đương không sai.

Akiva - Goldsman cùng Warner Bros khẳng lựa chọn Francis - Lawrence làm đạo diễn, cũng có chính mình suy xét, nghe nói Francis - Lawrence cầm ra trọn vẹn quy hoạch, đả động bọn họ.

Làm một danh diễn viên, rất khó tại đạo diễn lựa chọn mặt trên có được phát ngôn quyền, cho dù là Matthew như vậy tuyến đầu diễn viên cũng không ngoại lệ, trừ phi giống [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] như vậy, hạng mục do hắn đến khởi xướng, hoặc là nói hạng mục nam chính không phải hắn không thể.

Akiva - Goldsman cùng Warner Bros đều vui chọn lựa hắn làm nam chính, lại không phải không phải hắn không thể.

Đương nhiên, nếu Matthew đối đạo diễn nhân tuyển không hài lòng, cũng có thể cùng Akiva - Goldsman cùng Warner Bros phương diện câu thông, song phương thật sự khác nhau quá lớn, hắn hoàn toàn có thể rời khỏi này hạng mục.

Matthew đối Francis - Lawrence không có bất mãn, duy nhất nghi ngờ chính là [ Constantine ] không tính là thành công box office, cho nên như cũ khiến Helen - Hermann cùng Akiva - Goldsman tiếp tục tiếp xúc đàm phán, [ I Am Legend ] này hạng mục vừa mới tiến vào trù bị giai đoạn, cự ly xác định diễn viên còn rất xa.

Tuy rằng Helen - Hermann cùng kịch tổ đàm phán vừa mới bắt đầu, Matthew đã liền này hạng mục nam chính từng có rất nhiều suy xét .

[ I Am Legend ] có thể nói là một bộ hoàn toàn kịch một vai, từng càng nhiều là tại chú ý bắt đầu một con chó, nhưng hiện tại quay đầu nhìn, nam chính Will - Smith cơ hồ dùng cá nhân mị lực chống lên chỉnh bộ phim.

Kịch một vai đối với diễn viên yêu cầu càng cao, nếu là phim văn nghệ kịch một vai, Matthew tuyệt đối sẽ buông tay, hắn biết chính mình kỹ xảo biểu diễn không phù hợp cái kia loại hình tiêu chuẩn, nhưng như vậy điển hình thương nghiệp phim bất đồng, diễn viên cá nhân mị lực cùng kêu gọi lực so kỹ xảo biểu diễn càng thêm trọng yếu, hắn tự tin trải qua vài năm tôi luyện sau, có thể đảm nhiệm này một nhân vật.

Xác thật, hắn kỹ xảo biểu diễn không tính là xuất sắc, cho dù là ra nhậm quá nhiều bộ phim nam chính, kinh lịch qua mấy năm tôi luyện sau, phóng nhãn toàn bộ Hollywood, cũng chính là trung đẳng tiêu chuẩn.

Nhưng Will - Smith kỹ xảo biểu diễn, cũng hảo không đến nơi nào đi.

Này hắc nhân diễn viên tuy rằng dựa vào [ quyền vương Ali ] lấy đến qua một lần Oscar tốt nhất nam chính đề danh, nhưng ai cũng biết, Oscar biểu diễn thưởng không hẳn đại biểu kỹ xảo biểu diễn có bao nhiêu hảo, Will - Smith luôn luôn đều không là kỹ xảo biểu diễn phái, mà là công nhận thương nghiệp cự tinh, cùng hắn đi được là không sai biệt lắm lộ tuyến.

Liền tính là khiến truyền thông cùng bình luận điện ảnh người đến đánh giá, thật muốn luận lên kỹ xảo biểu diễn, Will - Smith không hẳn so với hắn hảo bao nhiêu.

Luận lên mặt khác phương diện, liền cùng kỹ xảo biểu diễn như vậy, Matthew tự nhận là không thể so hôm nay Will - Smith kém, hắn liên tục ngũ bộ diễn viên chính phim siêu cấp đại bán, tại ngôi sao tuyến đầu trong, tuyệt đối thuộc về thương nghiệp giá trị cực cao một, hơn nữa phong cách rõ ràng, hình tượng đột xuất, có được hàng loạt fan điện ảnh thụ chúng, box office kêu gọi lực đã đầy đủ chứng minh qua.

Duy nhất hoàn cảnh xấu, khả năng chính là hắn không bằng Will - Smith chính trị chính xác đi.

Nhưng loại này Hollywood thức chính trị chính xác, có được cũng có mất, USA Nam phương rất nhiều châu, đến hiện tại đều không thích hắc nhân.

Đương nhiên, hôm nay Hollywood bạch tả hoành hành, mặt sau sẽ có người hướng Akiva - Goldsman cùng Warner Bros đề nghị sử dụng một người da đen ngôi sao đương nam chính, cũng nói không chừng.

So với chỉ có thể đảm đương nam chính [ I Am Legend ] này hạng mục, Matthew tại [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] trung lời nói quyền càng nặng, hơn nữa trừ diễn viên chính ngoài, còn trên danh nghĩa người sản xuất.

Từ “911 sự kiện” Sau, tại Hollywood càng ngày càng thịnh hành cái gọi là chính trị chính xác, cũng ảnh hưởng đến [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] kịch tổ.

“Hôm nay tình huống chính là như vậy......”

Warner nhà sản xuất trong văn phòng, râu quai nón Jack trên mặt mang theo một tia bất đắc dĩ, nói,“Tuyệt đại đa số thương nghiệp điện ảnh, đều sẽ tại trọng yếu nhân vật chính diện đắp nặn thượng, lựa chọn một người da đen nhân vật.”

Zack Snyder chau mày, David - Allison không nói một lời, Matthew cũng tại trầm mặc.

Râu quai nón Jack tiếp tục nói,“Tỷ như Gladiator trung Maximus hắc nhân hợp tác, chính là chuyên môn sáng tác đi ra hắc nhân nhân vật, cho nên đến phim hậu kỳ, cái kia hắc nhân nhân vật vai diễn càng ngày càng ít, giống như cùng nam chính hoàn toàn cắt bỏ như vậy.”

Biên kịch Kurt Johnstad nói tiếp nói,“Jack nói rất có đạo lý, đừng nói Ridley - Scott, liên George - Lucas đều thỏa hiệp , Star Wars Episode ba bộ khúc Jedi Knights người mạnh nhất cùng lãnh tụ chi nhất, cũng là hắc nhân.”

Nhìn thấy liên biên kịch Kalluto? Johnstad đều lên tiếng duy trì, Matthew nhịn không được nói,“Như vậy giống như không ổn đi?”

Hắn mắt nhìn Zack Snyder, dứt khoát nói,“Ta không cẩn thận nghiên cứu qua, cũng không nhận qua tương quan lịch sử giáo dục, ta chỉ muốn hỏi một sự kiện, các loại lịch sử văn hiến tư liệu bên trong, có ghi lại cổ Hy Lạp thành bang khiến hắc nhân làm chân chính chiến sĩ sao?”

Râu quai nón Jack đương nhiên không phải tưởng tại Sparta nhân trung gia tăng hắc nhân nhân vật, mà là muốn tại đuổi tới trợ chiến Panagia nhân trung gia tăng ngay mặt hắc nhân nhân vật.

Zack Snyder phi thường có ăn ý, lập tức trở lại nói,“Không có ! tuyệt đối không có bất cứ tư liệu có ghi lại !”

“Kia sự tình chẳng phải chính là rất đơn giản sao?” Matthew theo lý đương nhiên nói,“Nếu trên sách sử không có ghi lại, chúng ta làm gì muốn tăng thêm như vậy nhân vật?”

Râu quai nón Jack thở dài, nói,“Làm như vậy chỉ là vì dĩ vãng vạn nhất, hôm nay hắc nhân diễn viên cùng đạo diễn này quần thể, càng ngày càng cực đoan, động bất động liền lấy phim trung không có trọng yếu hắc nhân nhân vật làm lấy cớ, chương hiển chính mình tồn tại cảm.”

Matthew rất tưởng nói đây đều là bị giống ngươi loại này nhân quen đi ra , bất quá nhịn xuống , ngược lại nói,“Có Frank - Miller truyện tranh nguyên tác tại, chúng ta cũng có đủ nhiều lấy cớ.”

Zack Snyder còn nói thêm,“Không tất yếu gia tăng như vậy một nhân vật.”

Hạng mục hai khởi xướng giả phản đối, David - Allison hợp thời mở miệng nói,“Ta cảm giác Matthew cùng Zach nói rất có đạo lý.”

Râu quai nón Jack cũng là vì phim suy nghĩ, mắt thấy mặt khác ba người tập thể phản đối, tự hỏi một chút, nói,“Được rồi, của ta này đề nghị liền không cần suy xét .”

Kịch tổ cao tầng họp hội ý cũng theo đó kết thúc, Matthew cùng Zack Snyder dẫn đầu rời đi văn phòng, lại ra nhà sản xuất văn phòng, hướng tới studio bên kia đi.

“Jack là hảo ý.” Matthew vừa đi vừa đối Zack Snyder nói,“Đừng để ở trong lòng.”

Zack Snyder cười cười,“Ta biết.” Hắn theo sau thở dài,“Lại như vậy đi xuống, hắc nhân diễn viên thật muốn đem chính mình trở thành đặc thù quần thể .”

Matthew xòe tay,“Ai biết trong giới những người đó nghĩ như thế nào , đặc biệt là dẫn dắt trong giới giá trị thủ hướng học viện, chẳng lẽ nói kia vài trung lão niên người da trắng, trải qua vài thập niên sống an nhàn sung sướng sau, tất cả đều lương tâm phát hiện ?”

“Ai biết được.” Zack Snyder xòe tay,“Bọn họ chính trị chính xác, lại muốn người khác tới tính tiền.”

Matthew vỗ nhẹ nhẹ dưới Zack Snyder cánh tay, nói,“Một ngày nào đó, bọn họ hội tự thực ác quả.”

Zack Snyder bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện,“Đúng, ngươi cùng [ I Am Legend ] kịch tổ ký hợp đồng sao?”

“Còn không có.” Matthew nhẹ nhàng lắc đầu,“Helen - Hermann còn tại cùng Akiva - Goldsman đàm phán, ta muốn thù lao rất cao, phỏng chừng muốn cò kè mặc cả thời gian rất lâu.”

“Nhắc nhở ngươi một câu.” Zack Snyder vẫn cho rằng Matthew là tri kỷ, nói,“Ngươi lần trước không phải đánh với ta nghe qua Francis - Lawrence sao? Hắn không phải cái kia hạng mục đạo diễn sao?”

Nhìn thấy Matthew gật đầu, hắn còn nói thêm,“Francis - Lawrence chính là loại này quan niệm kiên định người ủng hộ, giống chúng ta vừa rồi kia vài không cần hắc nhân diễn viên mà nói, tốt nhất không cần ở trước mặt hắn nói.”

“Ân.” Matthew lại không ngu ngốc,“Ta sẽ chú ý .”

Hắn vừa nói những lời này, cũng không đề cập bất cứ mẫn cảm từ ngữ cùng đề tài, đều là đánh lịch sử cờ hiệu tại luận sự.

Tuy rằng đối Zack Snyder theo như lời Francis - Lawrence mà nói có chút tò mò, nhưng Matthew cũng không xem như ngoài ý muốn, Hollywood sẽ xuất hiện loại này chính trị chính xác, không chỉ là xã hội tình thế tạo nên , trong giới xác thật có một số lớn phi thường đồng tình thậm chí duy trì hắc nhân diễn viên nhân sĩ.

Tại USA này phiến kì ba trên thổ địa cùng Hollywood này như mộng ảo trong giới, bạch da hắc tâm tình huống cũng không tính hiếm thấy.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 408: Tình Nguyện Thống Khoái Chết Mất

Tiến vào studio, Matthew đi trước phòng thay quần áo đổi kịch tổ chuyên môn thiết kế huấn luyện dùng trang phục, sau đó đi vào cự đại studio trung, này gian studio bị kịch tổ lâm thời cải tạo vì hai bộ phận, tới gần phòng thay quần áo một bên này nơi sân, trang bị rất nhiều thuê mà đến dụng cụ tập thể thao, dùng cho Sparta các dũng sĩ kiện thân, rời xa phòng thay quần áo nửa kia không gian, trải phòng ngừa té bị thương cái đệm, làm kiếm thuật huấn luyện chuyên dụng.

“Hải, Matthew.”

Chào hỏi thanh âm vang lên, Matthew đi đến đặt kiện thân xe đạp địa phương, hỏi,“Thế nào, Neborah, bọn họ chịu nổi sao?”

Lần này kịch tổ thuê kiện thân giáo luyện, đến từ Matthew đề cử, Neborah qua lại cũng cùng Hollywood kịch tổ hợp tác qua.

Hắn đứng ở Neborah bên cạnh, phía trước hai hàng gần bốn mươi chiếc cố định xe đạp mặt trên, hơn ba mươi thoạt nhìn đã có điểm cường tráng thân thể nam diễn viên đang tại liều mạng đạp xe, một đám mồ hôi ướt đẫm, thở hồng hộc.

“Yên tâm hảo.” Neborah hai tay ôm ngực, nói,“Của ta huấn luyện kế hoạch đều là tiến hành theo chất lượng .”

Matthew gật gật đầu, hắn thường niên duy trì kiện thân cùng huấn luyện, tự nhiên biết tiến hành theo chất lượng tầm quan trọng, đối với không thường xuyên kiện thân người đến nói, ngay từ đầu liền thượng đại lượng vận động, chẳng những ăn không tiêu, còn dễ dàng xuất hiện thụ thương tình huống, hắn liền nghe Neborah nói qua, từng có người bởi vì kiện thân quá độ, dẫn phát cơ ngang hòa tan, nguy cập đến sinh mệnh.

Neborah lúc này đột nhiên rống lớn nói,“Kiên trì ! Bill, ngươi đang làm cái gì? Ngươi tốc độ chậm lại !” Hắn đi về phía trước, vừa đi vừa đối cưỡi ở hai hàng kiện thân xe đạp thượng các diễn viên hô,“Còn có ba phút ! này một tổ còn có ba phút liền kết thúc !”

“A......”

Có người phát ra trong thống khổ hỗn loạn uể oải tiếng hô.

Matthew hôm nay không chuẩn bị tham gia khí giới huấn luyện, một hồi muốn đi bên kia nơi sân, cùng động tác tổ huấn luyện kiếm thuật, lúc này chỉ là đứng ở bên cạnh xem.

Bao gồm hắn hai vị bạn bè James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder ở bên trong, mọi người quần áo đã bị mồ hôi thẩm thấu, bất quá T-shirt bên trên kia hàng chữ mẫu như cũ bắt mắt -- ta chết ở Thermopylae chiến dịch !

Vì khích lệ diễn viên liều mạng kiện thân tố hình, Zack Snyder chuyên môn khiến trang phục sư thiết kế chế tác này khoản T-shirt.

“Đình !” Neborah lúc này kêu ngừng huấn luyện, lớn tiếng nói,“Nghỉ ngơi hai mươi phút !”

Từng chiếc cao tốc chuyển động huấn luyện xe đạp ngừng lại, Neborah các trợ thủ lập tức hiệp trợ này mấy diễn viên bổ sung chất điện phân, Neborah đi chuẩn bị một hồi huấn luyện thiết bị, Matthew đứng đợi một hồi, James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder hai người tìm lại đây.

“Oa, James.” Matthew cố ý tại James - McAvoy trên người chùy một quyền,“Ngươi đều luyện ra cơ nhục .”

Hắn lại nhìn Michael - Fassbinder liếc nhìn,“Michael, của ngươi kiện thân hiệu quả phi thường rõ ràng.”

Michael - Fassbinder thở hổn hển nói,“Bởi vì ta thân thể điều kiện vốn là so James hảo.”

James - McAvoy làm phi thường khoa trương biểu tình, thở phì phò, nói,“So với này thiên thiên như ma quỷ kiện thân, ta tình nguyện thống khoái chết mất.”

Matthew thò tay làm trảo James - McAvoy cổ động tác, nói đùa,“Muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi.”

“Ta nguyện ý vì ngươi hiện ra hết thảy, bao gồm sinh mệnh.” James - McAvoy cười nói,“Của ta quốc vương bệ hạ.”

Matthew rất phối hợp gật gật đầu,“Vậy được rồi, James, của ngươi xe cùng phòng ở tất cả đều là của ta.”

James - McAvoy rất có vô lại tinh thần,“Của ta xe cùng phòng ở đều là thuê .”

Michael - Fassbinder vỗ nhẹ nhẹ Matthew bả vai, nhắc nhở nói,“Của ngươi Hắc Ám nữ thần đến.”

Matthew quay đầu nhìn, Eva - Green mặc màu đen bó sát người huấn luyện phục, vừa đi vào kiện thân nơi sân, vừa đi còn biên tại cùng Neborah hội sở một danh nữ kiện thân giáo luyện trò chuyện, tựa hồ tại trao đổi huấn luyện phương diện sự nghi.

Sparta nữ nhân đồng dạng là cường hãn , dựa theo Zack Snyder yêu cầu, Eva - Green đóng vai Sparta vương hậu, đồng dạng cần có nhất định cơ nhục, không cầu có bao nhiêu phát đạt, nhưng tuyệt không có thể là một bộ yếu đuối thân thể.

“Ta thật không rõ ràng.” James - McAvoy nhìn Eva - Green bên kia, nói,“Nữ nhân này diện mạo quái dị, nhìn qua liền không giống người tốt, ngươi như thế nào nhìn trúng nàng?”

Matthew thu hồi ánh mắt, hạ giọng nói,“Eva không phải ngươi lập tức liền có thể nhìn thấu nhân. Trên người nàng có một chút tư mật lại thần bí gì đó, tại đây niên đại, tại nàng này tuổi đều không thường gặp, Michael nói đúng, nàng ‘Hắc ám’, nhưng nàng so với kia thú vị hơn nhiều.”

Michael - Fassbinder không chút do dự châm chọc nói,“Là tại giường mặt trên thú vị đi?”

“Hắn khẳng định không biết.” James - McAvoy một bộ nhìn thấu Matthew biểu tình,“Ta dám với ngươi đánh cược, Michael. Matthew tuyệt đối không có đắc thủ !”

Matthew nhún vai,“Không đắc thủ thời điểm, mới là tối hấp dẫn nhân . Đắc thủ , còn có thần bí đáng nói sao?“

Nam nhân ghé vào cùng nhau, xinh đẹp nữ nhân vĩnh viễn đều là cộng đồng đề tài.

Ba người đi đến một bên nơi nghỉ ngơi, tìm chung quanh chỗ không người ngồi xuống, tiếp tục đề tài vừa rồi.

James - McAvoy hảo kỳ hỏi,“Ta vẫn làm không rõ suy nghĩ của ngươi.”

“Cái gì ý tưởng?” Matthew kỳ quái.

“Lấy ngươi hiện tại danh khí cùng tài lực, cái gì nữ nhân tìm không thấy?” James - McAvoy cũng không cùng Matthew khách khí, nói thẳng,“Ngươi muốn nữ nhân mà nói, chỉ cần tốn chút tiền, có thể mỗi ngày đổi, kia vài tuổi trẻ nữ model, vô luận là khuôn mặt vẫn là dáng người, đều so trong giới đại bộ phận nữ nhân hảo hơn nhiều, làm gì giống hiện tại như vậy lao lực.”

Matthew không đáp lại, ngược lại hỏi,“James, ngươi hay không là thường xuyên làm như vậy?”

James - McAvoy còn chưa trả lời, Michael - Fassbinder liền vạch trần nói,“Không tính thường xuyên đi, chỉ là ngẫu nhiên có đôi khi, hắn phía trước tại London thời điểm, tìm đều là Page Three nữ lang cái loại này diễm tục cấp thấp mặt hàng.”

“Ngươi nghĩ rằng ta không tưởng tìm người mẫu sao?” James - McAvoy hừ hai tiếng, nói,“Nếu ta một bộ điện ảnh thù lao có thể hơn một ngàn vạn, ta sớm liền đi tìm kia vài nổi danh người mẫu .”

Matthew đối James - McAvoy mà nói một điểm đều không kỳ quái, hắn được hoan nghênh có vài năm , dần dần tiếp xúc đến giới văn nghệ rất nhiều bí ẩn gì đó, Hollywood trên thực tế tương đương hỗn loạn, nhưng so với giới người mẫu, Hollywood thật kém xa.

Trừ bỏ kia vài không cần vi công tác cùng thu nhập phát sầu siêu mẫu cùng cao nhất người mẫu ngoài, giới người mẫu bên trong rất nhiều người mẫu, bao gồm một ít nổi danh người mẫu, đều có khả năng đang làm một khác phân làm thêm.

Đây không phải tuyệt đối , chỉ là trong đó một bộ phận.

Rất nhiều đại hình người mẫu trù tính công ty cùng nổi danh người mẫu đều từng tham dự địa hạ ***, mà đứng đầu người mẫu tại cùng nam tính hộ khách qua đêm sau thậm chí có thể được đến mấy chục thậm chí trên trăm vạn dollar “Thù lao “.

Đối Matthew loại này năm nhập hơn một ngàn vạn dollar người đến nói, này căn bản không phải bí mật.

Tại ban sơ gặp được đẩy mạnh tiêu thụ Olsen tỷ muội cái kia nữ nhân sau, sau này hắn còn gặp được qua mặt khác đẩy mạnh tiêu thụ người mẫu nhân, tỷ như Liszt liền nói với hắn qua, nếu hắn cần mà nói, có thể từ Âu Châu vì hắn liên hệ thường xuyên đi nhất tuyến phẩm bài tú người mẫu.

Bất quá Matthew cự tuyệt , hắn đối Âu Châu bài cốt hình người mẫu một điểm hứng thú cũng không có, nếu VS Thiên Sứ còn kém không nhiều.

Đáng tiếc đến VS Thiên Sứ loại này cấp bậc, muốn đả động các nàng, đơn thuần dựa vào tiền tài đã rất khó khăn , chung quy này mấy nữ model năm thu nhập cũng có thể đến trăm vạn dollar cấp bậc.

Đương nhiên, nếu ném ra một kinh người con số, tin tưởng khẳng định có VS Thiên Sứ sẽ động tâm, Matthew cũng sẽ không ngốc như vậy, trong mắt của hắn, chịu làm loại này giao dịch nữ nhân, không ai trị nhiều như vậy tiền.

Tuyệt đại bộ phận nữ model đều bằng cấp bình bình, xuất thân bình phàm, từ mười mấy tuổi bắt đầu liền nhận nghiêm khắc hình thể huấn luyện, trừ thân thể mình, cơ bản không có bất cứ kỹ năng, không phải mỗi người đều có thể trở thành siêu mẫu, hơn nữa cùng Hollywood diễn viên bất đồng, nữ model hoàn toàn chính là ăn thanh xuân cơm, cho nên đối với tiền tài phi thường coi trọng.

Các người mẫu đều nhận thức đến tiền tài giá trị, đều biết tiền đại biểu rất nhiều, thậm chí rất nhiều nữ model hưởng thụ ***, đặc biệt đối tượng vẫn là hảo xem nam nhân.

Dùng Liszt lời đến nói, thời trang nghề chính là như vậy vận chuyển , đại bộ phận người mẫu đều là thông qua phương thức này thực hiện bản thân, hồng chim cánh cụt công ty phụ trách bang người mẫu thúc đẩy ***, mà Mĩ quốc lớn nhất người mẫu trù tính công ty một trong là bọn họ “Phía đối tác “.

Vì đem Matthew phát triển trở thành phương diện này hộ khách, hắn thậm chí nói đơn giản qua một ít giao dịch bảng giá.

Kẻ có tiền sẽ tìm nhân đại biểu chính bọn họ tiếp xúc hồng chim cánh cụt công ty, đến mời này mấy nữ hài, tham dự tư nhân tiệc tối bảng giá có khi cao tới sáu con số, đương nhiên trù tính công ty cùng hồng chim cánh cụt công ty đều phải từ giữa trừu thành, người mẫu cũng không muốn trông cậy vào lữ hành là miễn phí .

Nếu người mẫu tại kẻ có tiền trên du thuyền đi dạo, còn uống hắn Champagne, như vậy khẳng định muốn phát sinh điểm sự tình gì, tỷ như hôn môi, thời gian dài cùng múa hoặc là càng thêm xâm nhập trao đổi. Đợi đã (vân vân), đều là có khả năng .

Thậm chí, hồng chim cánh cụt công ty trong tay cao nhất một danh nữ model, một đêm chào giá là hai trăm vạn dollar !

Matthew cũng từng hỏi qua Liszt, vị kia nữ model là ai, nhưng Liszt không chịu nói, trừ phi hắn xác định cùng đối phương giao dịch, bằng không hồng chim cánh cụt công ty không thể đối ngoại lộ ra người nọ danh tự.

Này bao nhiêu kích phát Matthew hảo kì tâm, chung quy dám một đêm muốn hai trăm vạn dollar người mẫu, tuyệt đối không phải bình thường người mẫu.

Lúc ấy nghe Liszt giảng qua sau, hắn trong khoảng thời gian ngắn còn sinh ra một cỗ xúc động ý niệm, nện xuống hai trăm vạn dollar, xem xem đến cùng là cái kia nữ model, dám hô lên như vậy thái quá giá.

Bất quá, tỉnh táo lại sau, hắn liền nhận thấy được đây là Liszt cùng hồng chim cánh cụt công ty điển hình marketing mở rộng thủ đoạn, cố ý kích khởi nhân hảo kì tâm.

“Matthew, ngươi còn chưa trả lời ta vấn đề đâu.” James - McAvoy lúc này lại hỏi,“Không phải đều là như vậy sao, tốn thời gian cố sức vì sao?”

“Ngươi loại này khuyết thiếu tình thú nhân sẽ không minh bạch .” Matthew bày ra một bộ lão sư chỉ bảo học sinh bộ dáng,“Truy đuổi săn diễm cũng là một hưởng thụ quá trình, ngươi hao phí rất lớn khí lực, rốt cuộc đem mục tiêu làm lên giường. Kia một khắc, phía trước tích cóp mọi cảm xúc đều sẽ phóng thích, ngươi sẽ thích đến bay lên trời.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 409: Tạo Áp Lực

Buổi chiều năm giờ thời điểm, Matthew kết thúc kiếm thuật huấn luyện, sớm về tới Beverly Hills, tiến Horner trang viên đại môn, liền nhìn thấy Liszt đứng ở trang viên trên đường, đang tại chỉ huy công nhân sửa sang lại trước trang viên đình cây cối, phảng phất hắn không phải một nhà công ty cao quản, chỉ là Matthew quản gia như vậy.

Matthew đình hảo xe, xuống xe đi qua, hồng chim cánh cụt công ty này vài năm quy mô cũng tại mở rộng, lấy Liszt sở đảm nhiệm cao quản chức vị, như là hôm nay như vậy công tác, căn bản dùng không tự thân xuất mã, hiện tại chạy tới, chủ yếu vẫn là hướng hắn này đại hộ khách biểu hiện ra chăm chú phụ trách thái độ, lấy tranh thủ đến càng nhiều nghiệp vụ.

Horner trang viên thoạt nhìn phi thường xa hoa khí phái, nhưng loại này khí phái là tỉ mỉ xử lý cùng xây dựng đi ra , vỏn vẹn một năm hằng ngày duy hộ phí dụng, liền muốn mười mấy vạn dollar.

Không nói khác, tiền đình rừng cây cung cấp rất tuyệt xanh hoá, cũng có thể che lấp bên ngoài kia vài nhìn trộm ánh mắt, muốn khiến cây cối sống sót, cho dù là không lớn diện tích tử vong, lại không phải rất dễ dàng.

Chỉ riêng nạn sâu bệnh, cũng rất để người đau đầu.

Đoạn thời gian trước, liên tục có cây cối bởi vì gặp ngài trắng chết héo, Matthew đành phải khiến Liszt tìm người xử lý này phiền lòng ngài trắng vấn đề.

“Hải, Matthew.” Liszt đã thấy được hắn.

Matthew đi tới, đứng ở Liszt bên cạnh, nhìn phía trước cách đó không xa, vài danh công nhân đang tại đem một khỏa chết héo cây cối chém rớt, sau đó lại đào ra.

“Thế nào?” Matthew hỏi,“Vấn đề nghiêm trọng sao?”

Liszt chỉ kia khỏa chết héo thụ, nói,“Còn tại có thể khống chế phạm vi bên trong, ta để người đem vấn đề nghiêm trọng nhất, đã không có khả năng lại sống đi xuống mấy cây làm đi, sau đó lại di thực tân cây cối.”

Matthew gật gật đầu,“Tốt nhất lựa chọn sử dụng nạn sâu bệnh tương đối ít giống cây.”

“Ân.” Liszt trước lên tiếng, tiếp nhắc nhở nói,“Ngày mai, ta sẽ dẫn người đến phun chuyên môn đối phó ngài trắng dược vật, ngươi gần nhất một tuần, tốt nhất trước đừng hồi trang viên. Trang viên bên trong người hầu, cũng khiến các nàng tạm thời giảm bớt bên ngoài hoạt động.”

“Ta ngày mai đều cho các nàng nghỉ.” Matthew hiểu được trong đó lợi hại quan hệ, nói,“Ta sẽ an bài bảo vệ cửa ngày mai hiệp trợ các ngươi, đợi ngày mai ta đi làm, ngươi liền mau chóng động thủ.”

Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi,“Xã khu cùng chính phủ bên kia không thành vấn đề đi? Làm tốt thủ tục sao?”

Muốn tại khu cư dân phun dược vật, tuyệt đối nhận đến nghiêm khắc quản khống.

Liszt nhanh chóng nói,“Ngươi yên tâm hảo, thủ tục tất cả đều làm thỏa đáng , trước mắt Beverly thị đang tại phòng chống ngài trắng, không có vấn đề.”

Matthew không có lại nói cái gì, xoay người hướng tới màu gạo trắng Tiểu Lâu đi, Liszt phi thường tự giác, cũng không cần Matthew tiếp đón, trực tiếp theo lại đây.

Hắn tới nơi này, nhưng không chỉ là vì hiện trường chỉ huy công nhân chặt cây.

“Cái kia, Matthew.” Liszt liếc Matthew liếc nhìn, chỉ cự đại trang viên nói,“Của ngươi tân gia lớn như vậy, không cảm thấy lạnh lùng một điểm sao?”

“Lạnh lùng?” Matthew không quá minh bạch hắn ý tứ.

Liszt cười nói,“Ngươi chuyển vào trang viên tới nay, còn chưa làm qua chúc mừng hoạt động đâu.”

“Cũng phải a.” Matthew gật gật đầu,“Có thời gian mà nói, là nên cử hành một hồi party .”

Hắn nghĩ đến , là Amanda đang tại lên kế hoạch trung hai từ thiện ngân sách hội, đến lúc đó sẽ cử hành một hồi đại hình từ thiện tiệc tối cùng đấu giá hoạt động, không biết đặt ở Horner trang viên thích hợp sao?

Liszt nhìn thấy Matthew tựa hồ tại chăm chú suy xét, còn nói thêm,“Ngươi cần nữ tân mà nói, cứ việc theo ta nói.”

Matthew không khỏi chỉ hắn cười cười, nói,“Ta cần thời điểm, khẳng định sẽ thông tri ngươi.”

Liszt hợp thời hỏi,“Tối cao tầng cái loại này đâu?”

Matthew biết hắn nói là cái kia một đêm báo giá hai trăm vạn dollar người mẫu, không khỏi lại bị Liszt gợi lên trong lòng hảo kỳ, hỏi,“Ngươi tổng muốn nói cho ta biết nàng là ai đi? Ngươi không nói cho ta biết nàng cụ thể là ai, ta như thế nào biết hai trăm vạn dollar tiêu đáng giá không đáng giá.”

Nếu Liszt đến lúc đó cấp lộng cùng loại Naomi - Campbell bàn người mẫu lại đây, hắn thật tiêu thụ không nổi.

“Này......” Liszt do dự một chút, vẫn là nói,“Matthew, ta nghề này có quy củ , không có giao nộp tiền đặt cọc phía trước, không thể lộ ra tư liệu. Nói như thế, ta cũng không biết đối phương cụ thể là ai, nàng cùng công ty liên hệ, chỉ nắm giữ tại lão bản một người trong tay, nàng là chúng ta công ty vương bài đòn sát thủ.”

Hắn có vẻ đặc biệt có thành ý,“Giống ta loại này chức vị nhân, chủ yếu là tìm kiếm thích hợp hộ khách.”

Matthew cười cười,“Giống ta như vậy hộ khách?”

Liszt gật đầu,“Đúng vậy, nàng đối với hộ khách cũng có yêu cầu, cảm giác không thích hợp hộ khách sẽ trực tiếp cự tuyệt điệu.”

Matthew sáng tỏ,“Như vậy tài năng đột hiện ra địa vị cùng thân giới, đúng không?”

“Là như thế này.” Liszt thừa nhận điểm này,“Nếu tùy tùy tiện tiện cái gì hộ khách đều tiếp, kia liền không phải tối cao tầng .”

“Nga......” Matthew rất ngạc nhiên, bất quá không có lại hỏi cụ thể thân phận, ngược lại nói,“Nếu giao dịch xác định thành công, ngươi có thể có bao nhiêu trừu thành.”

Liszt cũng không cùng Matthew giấu diếm, trực tiếp dựng thẳng lên một ngón tay,“Mười vạn dollar, hồng chim cánh cụt công ty mà nói, hẳn là có ba mươi vạn dollar.”

Matthew gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi, chung quy hắn tối muốn biết đáp án vấn đề, Liszt căn bản sẽ không trả lời.

Bởi ngày mai muốn phun dược vật, vào lúc ban đêm Matthew liền thu thập hảo sinh sống nhu yếu phẩm, thông tri trang viên phục vụ nhân viên, trừ bỏ bảo vệ cửa bên ngoài, từ ngày mai bắt đầu người khác tất cả đều nghỉ một tuần.

Sáng sớm hôm sau, đi Warner nhà sản xuất phía trước, Matthew liền tại Beverly Hills Hilton khách sạn đính hảo xa hoa căn hộ, chuẩn bị tương lai một tuần tạm thời ở tại bên này.

[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] kịch tổ bên này, kịch bản triệt để sửa bản thảo, diễn viên đã xác định, các loại trù bị công tác tiến vào quỹ đạo, kịch tổ vận chuyển cũng dần dần thông thuận tiến vào.

Bên kia, [ I Am Legend ] tắc tiến triển thong thả.

Akiva - Goldsman gần nhất có chút buồn bực, tại nam chính diễn viên đàm phán thượng, hắn không nghĩ tới nhìn như bình tĩnh vô hại Helen - Hermann, thế nhưng vi Matthew - Horner muốn ra 2000 vạn dollar gia 20% box office phân thành cao nhất hiệp ước.

Tuy rằng không đến mức bị Helen - Hermann trương đại sư tử miệng dọa đến, nhưng Akiva - Goldsman cũng có chút giật mình, chung quy Matthew còn không phải siêu cấp cự tinh,[ Smith vợ chồng ] sau khi thành công, hắn mới tiến vào ngôi sao tuyến đầu hàng ngũ, Helen - Hermann khai ra điều kiện thật sự rất quá đáng.

Đương nhiên, hắn cũng biết cùng loại đầy trời chào giá ngay tại chỗ hoàn tiền đạo lý, rõ ràng Helen - Hermann hô lên như vậy báo giá, là vì trong đàm phán tranh thủ càng thêm chủ động địa vị.

Nhưng như vậy báo giá, cự ly hắn chuẩn bị vi Matthew - Horner khai ra 1500 vạn dollar thù lao, chênh lệch thật sự là quá lớn.

[ Smith vợ chồng ] trung, Matthew - Horner thù lao là 1000 vạn dollar, hôm nay trở thành ngôi sao tuyến đầu, thù lao tăng tới 1500 vạn dollar tả hữu, không thể nghi ngờ là hợp lý nhất khu gian.

Đừng nói là 2000 vạn dollar gia 20% box office phân thành , cho dù là 2000 vạn dollar thù lao, Akiva - Goldsman đều không tưởng cấp.

Làm người sản xuất, hợp lý khống chế phí tổn là hắn bản chức công tác.

“Đàm phán vẫn là không có tiến triển sao?” Akiva - Goldsman hỏi hắn sản xuất quản lý David - Heimann,“Helen - Hermann vẫn là không chịu nhượng bộ?”

David - Heimann buông xuống trong tay ly cà phê, nói,“Buổi sáng đàm phán trung, nàng làm ra nhất định nhượng bộ, đồng ý đem hậu kỳ phân thành tỉ lệ từ 20% hạ thấp đến 15%.”

Akiva - Goldsman nhíu mày,“Cứ như vậy? Chỉ hạ thấp năm điểm?”

“Đúng vậy.” David - Heimann thở dài,“Sau đó Helen - Hermann không chịu lại nhượng bộ , đàm phán chỉ có thể tạm thời bỏ dở.”

Hắn nhắc nhở nói,“Helen - Hermann cùng Matthew - Horner khẩu vị quá lớn, khai ra báo giá cự ly chúng ta mong muốn quá nhiều.”

Akiva - Goldsman đứng lên, tại trong văn phòng qua lại đi một vòng, nói,“Là ta rất nóng vội .”

David - Heimann tiếp còn nói thêm,“Ta phỏng chừng, ta cùng Helen - Hermann tiếp tục đàm đi xuống, có thể đem hậu kỳ phân thành chém tới 10%.”

Akiva - Goldsman lắc lắc đầu, như vậy bảng giá hắn lại vẫn không thể nhận.

Xác thật, hắn cùng với Matthew - Horner hợp tác [ Smith vợ chồng ] đại lấy được thành công, hai người hợp tác cũng phi thường khoái trá, Matthew - Horner tại trường quay cùng tuyên truyền mở rộng trung đủ loại biểu hiện, cũng chứng minh hắn là chăm chú chuyên nghiệp hảo diễn viên, nhưng này mấy không có khả năng trở thành hắn đồng ý Helen - Hermann báo giá lý do, một điểm khả năng cũng không có.

[ Smith vợ chồng ] đã kết thúc, [ I Am Legend ] là một tân hạng mục, hắn sẽ không đem cũ hạng mục cảm quan chuyển dời đến tân hạng mục bên trên đến.

Hơn nữa sự thật chứng minh, Matthew - Horner phương diện cũng là như thế.

Matthew - Horner muốn vì chính mình tranh thủ càng nhiều ích lợi, hắn đại biểu là chế tác phương lợi ích, song phương trong đàm phán thiên nhiên đứng ở mặt đối lập.

“Chúng ta quá sớm đem hợp tác ý nguyện phóng thích cho Matthew - Horner.” David - Heimann nhìn Akiva - Goldsman liếc nhìn, nói,“Matthew - Horner đang tại tham dự [ Sparta ba trăm dũng sĩ ], sản xuất phương hòa đạo diễn đều đem hắn trở thành hạch tâm nhân vật, hắn đại khái đem loại cảm giác này, hoãn lại đến chúng ta hạng mục bên trên.”

“Đây là của ta sơ sẩy.” Akiva - Goldsman cũng không phủ nhận điểm này, lại tại trong văn phòng đi vài bước, nói,“David, ngươi tiếp tục cùng Helen - Hermann đàm phán, chúng ta nam chính thủ tuyển vẫn là Matthew - Horner, bất quá......”

Hắn dừng lại cước bộ,“Đối ngoại thả ra tin tức, liền nói [ I Am Legend ] này hạng mục, sản xuất phương có ý thông qua công khai thử vai đến chọn lựa thích hợp nam chính.”

David - Heimann lập tức nói,“Ý kiến hay, chúng ta có thể thông qua phương thức này, hướng Matthew - Horner cùng Helen - Hermann tạo áp lực.”

Hắn lập tức nhắc nhở nói,“Chỉ riêng thả ra tin tức e còn chưa đủ, Helen - Hermann là phi thường khôn khéo nữ nhân.”

“Ta biết.” Akiva - Goldsman nhanh chóng làm ra quyết định,“Như vậy, ngươi lấy kịch tổ danh nghĩa, hướng Will - Smith, Nicolas Cage......”

Hắn đột nhiên gián đoạn chính mình mà nói,“Nicolas Cage vẫn là tính. Hướng Will - Smith, Matt - Damon cùng Russell Crowe phát ra công khai phát ra thử vai mời.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 410: Ta Muốn Nhân Vật Này

Không chịu vi nam chính khai ra cao thù lao, Akiva - Goldsman trừ căn cứ vào sản xuất phương lợi ích, cũng có chính mình suy xét, bằng không lúc ấy cũng sẽ không chủ động đi tìm Matthew.

[ Smith vợ chồng ] đại bán, khiến hắn nhận thức đến Matthew - Horner giá trị thị trường, cho nên mới chủ động tìm tới hắn, trước tiên để lộ muốn hợp tác ý đồ, hơn nữa tại trong kế hoạch của hắn mặt, không phải hợp tác một lần !

Tại [ I Am Legend ] sau, hắn còn chuẩn bị lên kế hoạch một cái khác nhất tuyến đại chế tác hạng mục, nếu [ I Am Legend ] lại thành công, liền tiếp tục cùng Matthew - Horner hợp tác, đem Matthew - Horner giá trị thị trường mang đến ích lợi lớn nhất hóa, từ trước mắt tình huống đến xem, Matthew - Horner đang tại tiến vào một minh tinh điện ảnh thương nghiệp kêu gọi lực tối cường vài năm.

Đại bộ phận đi đến nhất tuyến Hollywood ngôi sao, chỉ cần không phải chuyên môn xoát giải thưởng xoát đi ra cái loại này, bình thường đều sẽ có vài năm đỉnh phong kỳ, này thời kỳ nội phim, chỉ cần chất lượng không phải rất kém cỏi, cơ bản đều sẽ thực hiện lợi nhuận.

Thịnh cực mà suy cũng là không thể tránh cho , giống Tom - Cruise, Tom - Hanks cùng Harrison - Ford như vậy kéo dài không suy siêu cấp cự tinh, Hollywood cũng không mấy cái.

Giống như hắn cùng David - Heimann nói như vậy, Matthew - Horner còn là hắn thủ tuyển nam chính, nếu dễ dàng ứng Helen - Hermann báo giá, đợi một lần cùng Matthew - Horner hợp tác thời điểm, muốn khai ra cái dạng gì thù lao? Chẳng lẽ thật muốn cho hắn 20 gia 20 cao nhất hiệp ước sao?

Hắn theo như lời kia vài, chủ yếu vẫn là lấy tạo áp lực vi chủ.

Hơn nữa sở liệt ra ba thử vai mời đối tượng, cũng là cẩn thận suy xét qua , Matt - Damon đang tại chuẩn bị tham dự Martin - Scorsese tân phim [ Điệp vụ Boston ], lịch phát hành không thích hợp; Russell Crowe là hắn lão bằng hữu, hai người còn tại A Beautiful Mind mặt trên từng có hợp tác, trước tiên chào hỏi, khiến hắn giả ý nhận lời thử vai giúp không là vấn đề.

Về phần Will - Smith......

Này hạng mục, sớm ở thế kỷ trước chín mươi niên đại sơ liền có qua kế hoạch, khi đó gõ định nam chính là Arnold - Schwarzenegger, do Ridley - Scott đến đạo diễn, sau này bởi Arnold - Schwarzenegger cùng Ridley - Scott song song rời khỏi, hạng mục chỉ có thể tạm thời bỏ dở.

Hắn sớm nhất lấy đến cải biên bản quyền thời điểm, suy xét qua đem nam chính thiết lập thành một người da đen, để càng phù hợp hiện nay xã hội hoàn cảnh cùng trong giới tình thế, lúc ấy liền tưởng qua Will - Smith là không sai nhân tuyển, bất quá sau này hợp tác [ Smith vợ chồng ] khi, bởi vì Matthew - Horner mà cải biến chủ ý, đem nhân vật chính lại đổi trở lại nguyên tác thiết lập.

David - Heimann rời khỏi sau, Akiva - Goldsman ngồi ở trong văn phòng, lại suy xét rất nhiều, đặc biệt là về nam chính.

Nếu Matthew - Horner cùng Helen - Hermann tiếp tục kiên trì trước mắt thù lao, có thể suy xét đem Will - Smith trở thành bị tuyển, nhân vật chính màu da thiết lập phi thường dễ dàng sửa đổi.

Đương nhiên, đàm phán mới tiến hành không lâu, hắn thủ tuyển vẫn là Matthew - Horner.

[ I Am Legend ] kịch tổ bên này công khai thả ra tin tức, rất nhanh gợi ra một vài người ghé mắt, chung quy chế tác dự toán đạt tới 1 ức 5000 vạn dollar hạng mục, tại hôm nay Hollywood tuyệt đối thuộc về khan hiếm tài nguyên.

Bất quá, này hạng mục rõ ràng có chuẩn nhập môn hạm, tân nhân diễn viên cùng bình thường tiểu minh tinh khái không tiếp thụ.

Tin tức tự nhiên cũng truyền đến Matthew cùng Helen - Hermann nơi này.

Warner nhà sản xuất studio trung, Matthew kết thúc một đoạn huấn luyện, đem đạo cụ trường mâu ném cho kịch tổ một vị công tác nhân viên, đi vào nghỉ ngơi khu, tiếp nhận Bella - Anderson truyền đạt khăn mặt, lau trên mặt mồ hôi thủy, ngồi ở vừa chạy tới Helen - Hermann bên cạnh.

“Ngươi được đến tin tức ?” Helen - Hermann hỏi.

Hai người phía trước thông qua điện thoại, Matthew gật gật đầu,“Ngày hôm qua Bella liền thông tri qua ta .” Hắn lại hỏi,“Ngươi thấy thế nào?”

Helen - Hermann nhàn nhạt nói,“Rất rõ ràng, Akiva - Goldsman cùng kịch tổ muốn thông qua phương thức này hướng chúng ta tạo áp lực, khiến chúng ta chủ động làm ra trên diện rộng nhượng bộ.”

“Ta cũng là nghĩ như vậy .” Matthew cũng không phải thả ngựa sau pháo,“Kịch tổ còn công khai thả ra tin tức, hướng ba người phát ra thử vai mời, rõ ràng muốn cho ta áp lực.”

Hắn nhìn về phía Helen - Hermann,“Ngươi kế tiếp tính toán làm như thế nào?”

“Đương nhiên là muốn hướng kịch tổ làm ra thích hợp nhượng bộ, tiếp tục bảo trì ngươi tại Akiva - Goldsman bên kia hàng đầu lựa chọn địa vị.” Helen - Hermann nâng kính mắt, nói,“Hiện tại xa xa chưa tới chúng ta điểm mấu chốt, ta tiếp tục kiên trì chào giá, sau đó hơi làm thoái nhượng sách lược, do đó nâng lên kịch tổ đối với ngươi thù lao tâm lý mong muốn. Kịch tổ không có khả năng tử thủ 1500 vạn dollar điểm mấu chốt không buông, đàm phán là một trường kỳ quá trình, chỉ có song phương đều làm ra thích hợp thỏa hiệp, mới có thể đạt thành nhất trí, Akiva - Goldsman không phải lần đầu tiên đảm nhiệm người sản xuất .”

“Ân, cụ thể tiết tấu ngươi chưởng khống.” Matthew tin tưởng Helen - Hermann chuyên nghiệp năng lực, quá khứ Helen - Hermann cũng không khiến hắn thất vọng qua,“Ta đối thù lao yêu cầu điểm mấu chốt ngươi cũng biết.”

Hôm nay hắn già vị từng bước kéo lên, thù lao tùy theo dâng lên là tất yếu , nếu là tại một bộ đại chế tác phim thương mại thượng hạ thấp thù lao, theo sau tham dự mặt khác hạng mục đàm phán khi, sẽ khiến chính mình bị vây ở phi thường bất lợi vị trí.

Helen - Hermann lại nhắc nhở nói,“Tuy rằng Akiva - Goldsman là tại hướng chúng ta gia tăng áp lực, nhưng có một số việc cũng không thể không phòng.”

“Chuyện gì?” Matthew gần nhất tinh lực đều đặt ở [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] kịch tổ bên này.

“Chúng ta chỉ là Akiva - Goldsman thủ tuyển đối tượng hợp tác, lại không phải tất tuyển.” Helen - Hermann lời nói không tính cao, nhắc nhở Matthew nói,“Ngươi còn nhớ rõ, Akiva - Goldsman có lần thuận miệng nói qua, sớm nhất hắn là tính toán đem [ I Am Legend ] nhân vật chính thiết lập thành một người da đen , hiện tại hắn hướng Will - Smith phát ra thử vai mời, trừ hướng chúng ta tiến hành đàm phán tạo áp lực ngoài, không hẳn không có trước tiên tìm kiếm một dự bị nhân tuyển tính toán.”

Matthew hơi hơi nhíu mi, từng xem qua kia bộ phim, nam chính chính là Will - Smith, Will - Smith như thế nào lấy đến này nam chủ? Chẳng lẽ cũng là nguyên bản định ra nhân vật chính xuất hiện vấn đề, sau đó Will - Smith người đến sau cư thượng?

“Helen, này muốn xem ngươi .” Matthew nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Nhìn ngươi trong đàm phán phát huy .”

Vừa có thể muốn tới lý tưởng thù lao, lại không để kịch tổ chuyển tới khác diễn viên trên người, khẳng định cần nhất định đàm phán kỹ xảo.

“Ta sẽ chú ý đàm phán tiết tấu.” Helen - Hermann có phương diện này tự tin,“Ngươi cũng muốn chú ý, bất cứ thời điểm đều không muốn công khai đàm luận về [ I Am Legend ] đề tài, đặc biệt là đối truyền thông phóng viên. Tại đàm phán kết thúc phía trước, cũng tận lực không cần cùng Akiva - Goldsman hoặc là mặt khác kịch tổ cao tầng ngầm tiến hành tiếp xúc, để tránh ảnh hưởng đến ta đàm phán.”

Matthew rất rõ ràng, hắn có thể phán đoán nhân vật giá trị, nhưng tranh thủ công tác đàm phán, vẫn là muốn giao cho Helen - Hermann như vậy chuyên nghiệp nhân sĩ đi xử lý.

“Ngươi yên tâm hảo.” Matthew chăm chú nói,“Ta bên này sẽ không ra bại lộ.”

Helen - Hermann đột nhiên quay đầu nhìn Bella - Anderson liếc nhìn, thoáng tới gần Matthew một ít, hạ giọng nói,“Đừng đi trêu chọc Will - Smith, Hollywood những người da đen thích ôm đoàn, một khi xử lý không tốt, sẽ phi thường phiền toái.”

Matthew đồng dạng đè thấp thanh âm, nói,“Ta đối hắc nhân diễn viên hướng đến tôn kính, hơn nữa bảo trì đầy đủ cự ly.”

Dù sao hắn không phải đạo diễn, cũng không phải trực tiếp phụ trách một kịch tổ người sản xuất, không tính toán cùng hắc nhân diễn viên trực tiếp giao tiếp, không thể trêu vào trốn tránh điểm liền là.

Matthew đầu não tương đương rõ ràng, hiện tại này giới tình thế chính là như vậy, bất cứ một người, cho dù là siêu cấp cự tinh, cũng vô pháp cùng toàn bộ xã hội hoàn cảnh tình thế tương đối kháng, chỉ cần kia vài hắc nhân diễn viên không xúc phạm đến hắn lợi ích, hắn tuyệt đối sẽ vòng quanh hắc nhân diễn viên đi.

Bất quá, hắn không thể ngăn cản người khác đối [ I Am Legend ] này hạng mục sinh ra hứng thú.

Hollywood sản xuất dự toán có thể đạt tới một ức dollar trên đây điện ảnh hạng mục, mỗi năm đều rất khó vượt qua mười bộ, trong đó còn có tương đối lớn tỉ lệ là tục tập điện ảnh, đối với chuyên môn đi thương nghiệp lộ tuyến ngôi sao đến nói, cùng loại [ I Am Legend ] trung nam chính, tương đương có lực hấp dẫn.

“Chế tác người là Akiva - Goldsman, đạo diễn là Francis - Lawrence......”

C+ một gian trong văn phòng, mọc một đôi chiêu phong nhĩ hắc nhân ngôi sao Will - Smith, cùng một trung niên người da trắng nói,“Kevin, này phân thử vai mời, ngươi thấy thế nào?”

Trung niên người da trắng gọi là Kevin - Hovien, là Will - Smith người đại diện chi nhất, chủ yếu vì hắn cung cấp kịch tổ công tác phương diện phục vụ.

Hắn rất trực tiếp nói,“Đan liền mời bản thân mà nói, Akiva - Goldsman thành ý không đủ.”

Will - Smith đã lật ra thư mời phía dưới kịch bản, chỉ là một phần đơn giản kịch bản đại cương cùng nam chính nhân thiết, không khỏi nhanh chóng xem một lần, hắn xem qua Richard - Matheson nguyên tác, biết lúc này là một bộ cái gì đề tài phim.

Kevin - Hovien còn nói thêm,“Nếu ta lý giải không sai mà nói, nhân vật này đệ nhất nhân tuyển là Matthew - Horner, bất quá Matthew - Horner phương diện cùng kịch tổ đàm phán tiến hành phi thường không thuận lợi, phỏng chừng Akiva - Goldsman là tại làm đàm phán vỡ tan, bắt đầu dùng mặt khác diễn viên chuẩn bị.”

Tuy rằng hắn hỏi thăm không đến cụ thể tin tức, nhưng Matthew - Horner người đại diện đang tại cùng David - Heimann đàm phán sự, tại trong giới cũng không phải bí văn, hơn nữa song phương đã từng có vài vòng tiếp xúc, nghe nói thù lao phương diện khác nhau phi thường lớn.

“Will.” Hắn cố ý nhắc nhở nói,“Ta cho rằng đây là một không sai cơ hội, đan liền năm nay được duyệt nhất tuyến đại chế tác hạng mục đến nói, ta tìm không thấy so nó càng thích hợp ngươi .”

“Ta đọc qua nguyên tác, cũng xem qua phía trước cải biên hai bộ phim.” Will - Smith cũng không che giấu chính mình hứng thú,“Akiva - Goldsman đem nam chính đổi thành một người da đen......”

Hắn khẽ nhíu mày,“Matthew - Horner không phải hắc nhân.” Tiếp lắc đầu,“Màu da thiết lập sửa đổi lên rất dễ dàng, xem ra này kịch bản là chuyên môn cho ta đặt làm .”

Will - Smith không lại lời vô nghĩa, nói thẳng,“Kevin, ta muốn nhân vật này.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 411: Bạch Da Hắc Tâm

Burbank Warner đại lâu phụ cận một gian trong văn phòng, Akiva - Goldsman nghênh đón một vị phóng khách, đến từ C+ nổi tiếng người đại diện Kevin - Hovien.

“Ngươi hảo, Akiva.” Kevin - Hovien trên mặt treo nhiệt tình tươi cười,“Đã lâu không gặp .”

Akiva - Goldsman tại hắn thò lại đây trên tay cầm, cũng cười nói,“Ngươi hảo, Kevin.”

Đối phương là C+ tối có thực lực kia phê người đại diện chi nhất, cũng là một danh phía đối tác, tại Hollywood tương đương có danh, là Will - Smith cùng Halle Berry chủ người đại diện, mặt khác vẫn là Julia - Roberts cùng Meryl - Streep người đại diện đoàn đội bên trong một thành viên.

Người đại diện bản thân sẽ không cấp người sản xuất mang đến bất cứ ích lợi, thậm chí có thể nói chỉ biết mang đến phiền toái, giống hắn như vậy người sản xuất, cân nhắc người đại diện chủ yếu tiêu chuẩn chỉ có một, hắn vi nào ngôi sao phục vụ.

Kevin - Hovien ngồi xuống sau, nói thẳng,“Akiva, mấy ngày hôm trước, Will - Smith thu đến của ngươi tân hạng mục [ I Am Legend ] thử vai mời, phi thường hưng phấn, đối nam chính phi thường có hứng thú, hắn vẫn muốn với ngươi hợp tác, cố ý khiến ta lại đây, hướng ngươi tỏ vẻ cảm tạ, hắn sẽ quý trọng lần này thử vai cơ hội.”

Akiva - Goldsman nao nao, lại không có biểu hiện ra ngoài, hàm hồ nói,“Will là phi thường xuất sắc diễn viên, ta cũng vẫn tưởng cùng hắn hợp tác.”

“Will cho tới nay, đều là Richard - Matheson fan sách.” Kevin - Hovien lần này lại đây, sớm liền làm tốt chuẩn bị,“Này hai ngày thời gian bên trong, kịch bản cùng nguyên tác hắn lật xem vài lần, rất chờ mong kế tiếp thử vai.”

Chính thức thử vai mời đều phát ra, Akiva - Goldsman không có khả năng tiếp liền phủ nhận, cười nói,“Ta cũng rất chờ mong.”

Kevin - Hovien cười cười, mở ra tùy thân mang theo túi công văn, từ giữa lấy ra một phần văn kiện, trực tiếp đẩy đến Akiva - Goldsman trước mặt, nói,“Bên trong này là Will từ [ Bad Boys ] bắt đầu, diễn viên chính toàn bộ điện ảnh box office số liệu.”

Hắn cố ý cường điệu nói,“Will được hoan nghênh vượt qua mười năm, tích cóp hàng loạt fan, là Hollywood hôm nay tối thành công thương nghiệp điện ảnh ngôi sao chi nhất.”

Akiva - Goldsman cầm lấy kia phân tư liệu, lật ra nhìn nhìn, từng [ I Am Legend ] nhân vật chính thiết lập, liền tưởng qua lấy Will - Smith làm nhân vật khuôn mẫu, Will - Smith là loại người nào, hắn đương nhiên rất rõ ràng.

Không chút nào khoa trương nói, Will - Smith hiện tại chạy tới nhất tuyến cao nhất hàng ngũ, nếu lại có như vậy hai ba bộ điện ảnh phòng vé đại bán mà nói, tuyệt đối sẽ trở thành Hollywood từ trước tới nay thứ nhất hắc nhân siêu cấp cự tinh.

Thực ra không cần nhìn, Akiva - Goldsman cũng biết, từ 1995 năm phát hành [ Bad Boys ] bắt đầu, Will - Smith diễn viên chính điện ảnh, trừ [ Bad Boys 2] box office không phải rất lý tưởng ngoại, còn không có một bộ điện ảnh thất bại qua.

Này mười năm thời gian thêm hơn mười bộ điện ảnh thành công, khiến Will - Smith cự ly siêu cấp cự tinh chỉ có một bước xa.

Lật đến văn kiện cuối cùng một tờ, Akiva - Goldsman không khỏi khẽ nhíu mày.

Kevin - Hovien vẫn ở bất động thanh sắc quan sát Akiva - Goldsman, sát ngôn quan sắc là người đại diện cơ bản nhất kỹ năng chi nhất.

“Akiva, đây là tiến vào tân thế kỷ tới nay, cụm rạp thị trường người xem cấu thành biến hóa thống kê.” Hắn hợp thời mở miệng nói,“Gần nhất này vài năm, điện ảnh thị trường người xem số lượng chỉnh thể bày biện ra chậm rãi hạ xuống xu thế, đặc biệt là người da trắng người xem nhân số.”

Nghe hắn nói như vậy, Akiva - Goldsman cũng không có nói, chỉ là nhìn kia phân thống kê, thống kê đến từ Cinema Score công ty, độ tin cậy phi thường cao.

Kevin - Hovien đi đến hôm nay địa vị, tuy rằng cùng sau lưng có tài chính duy trì, lấy đến C+ phía đối tác thân phận có liên quan, nhưng bản thân năng lực cũng là có , bằng không cũng không khả năng trở thành Will - Smith cùng Halle Berry chủ người đại diện.

“Cùng chi tương phản là.” Kevin - Hovien tiếp tục nói,“Số ít tộc duệ người xem tỉ lệ tại nhanh chóng đề cao, Latin duệ người xem cùng hắc nhân người xem, đang tại cùng người da trắng người xem cùng nhau, trở thành cụm rạp thị trường tiêu phí chủ thể chi nhất.”

Hắn ngữ khí dần dần tăng thêm,“Will cho tới nay đều phi thường được hoan nghênh, hắn tại lấy lòng số ít tộc duệ người xem phương diện, có Tiên Thiên ưu thế.”

Làm một danh chế tác nhân, Akiva - Goldsman đối với người xem cùng thị trường biến hóa, thực ra có điều lý giải, hơn nữa hắn cũng tương đối chú ý xã hội tình hình chính trị đương thời, trước mắt USA nhân khẩu cấu thành tỉ lệ, cũng rất có thể thuyết minh vấn đề, đoạn thời gian trước công bố một phần số liệu biểu hiện, hắc nhân dần dần bay lên đến 13%, Latin duệ đã đạt tới 15%, lại thêm tỷ như châu Á đẳng nhân khẩu, số ít tộc duệ chính trở thành USA bất cứ thị trường đều không thể bỏ qua tiêu phí quần thể.

Tuy rằng Hollywood các loại khẩu hiệu kêu được chấn thiên vang, nhưng hắn rất rõ ràng, USA không phải một dung hợp dân tộc quốc gia, mà là một nhiều tộc duệ góp vốn mà thành quốc gia, các tộc quần ở giữa ngăn cách, phi thường rõ ràng.

Liền hấp dẫn số ít tộc duệ người xem đến nói, Will - Smith xác thật có tự thân ưu thế.

Nhưng này cũng không thể thay đổi người da trắng người xem như cũ là thị trường chủ thể, là rạp chiếu phim trung nhất chủ yếu người xem.

Akiva - Goldsman khép lại kia phân văn kiện, nói,“Kevin, ngươi nói đến mà nói ta sẽ thận trọng suy xét .”

Nghe nói như thế, Kevin - Hovien biết là thời điểm cáo từ , đối mặt một nổi danh người sản xuất, rất nhiều lời đều phải có chừng có mực, cũng không trông cậy vào một lần gặp mặt liền có thể nói động Akiva - Goldsman, hắn không có như vậy ngây thơ, Akiva - Goldsman cũng không có như vậy xuẩn.

Giống loại này Hollywood nhất tuyến chế tác nam chính, vận tác thường thường đều là một trường kỳ quá trình, hơn nữa bọn họ mục tiêu không chỉ là Akiva - Goldsman một người, mặt khác kịch tổ nhân vật trọng yếu, đồng dạng đều sẽ có điều tiếp xúc.

Kevin - Hovien đương nhiên sẽ không xem nhẹ đạo diễn Francis - Lawrence.

Tuy rằng kịch tổ đại quyền nắm tại người sản xuất Akiva - Goldsman trong tay, nhưng ai cũng sẽ không bỏ qua đạo diễn đối với sở đạo diễn hạng mục lực ảnh hưởng.

“Francis là một chân chính phái tả.”

Một chiếc chạy trong xe, Beyonce đối bên cạnh Will Smith nói,“Hắn vì ta quay chụp quá nhiều chi MV, ta còn tại Destiny's Child thời điểm, ta cùng Francis liền nhận thức , đối với hắn phi thường lý giải.”

Will - Smith nhẹ nhàng gật gật đầu.

Beyonce tiếp tục nói,“Francis là trong giới chân chính đề xướng hắc nhân hẳn là có được cùng người da trắng như vậy địa vị nhân.” Nàng đối Will - Smith cười cười,“Hắn không chỉ một lần nói qua, ngươi là hắc nhân diễn viên trung kiệt xuất đại biểu.”

“Như vậy tốt nhất.” Will - Smith cười nói,“Cám ơn ngươi vì ta dẫn tiến.”

“Đừng có khách khí như vậy, Will.” Beyonce theo lý đương nhiên nói,“Ngươi phía trước cũng giúp qua ta không thiếu bận rộn nha. Lại nói, chúng ta hẳn là đoàn kết, như vậy mới có thể có càng tốt phát triển.”

Will - Smith lại gật đầu,“Ngươi nói thực chính xác.”

Tuy rằng ở sâu trong nội tâm cũng không tán thành Beyonce thuyết pháp, lại càng không thích kia vài mạc danh kỳ diệu ngôn luận, cũng vẫn cho rằng Hollywood đối với chính mình coi như là công bình, nhưng Will - Smith cũng phi thường rõ ràng, có một số việc ngẫm lại liền tính , ngàn vạn không thể nói đi ra, bằng không hắn các đồng bào, tuyệt đối sẽ nhào lên đến đem hắn xé nát.

Thực ra này cũng có ưu việt, dù cho hắn có một khỏa màu trắng tâm, lại cũng không thể thay đổi da đen sự thực.

Bọn họ cưỡi ô tô rất nhanh đi đến một nhà tư nhân hội sở cửa, đợi vài phút, người đại diện Kevin - Hovien cũng chạy lại đây.

Song phương hội hợp sau, cùng nhau vào hội sở, tại một gian hải cảnh phòng khách trung, gặp được Beyonce ước hảo Francis - Lawrence.

Beyonce vi song phương làm qua giới thiệu, không có nhiều lời nói, trực tiếp ly khai.

Cho dù nàng cùng Will - Smith có điểm giao tình, Will - Smith cũng giúp qua hắn, nàng trả nhân tình cũng là có hạn độ , giới thiệu nguyên bản không đánh qua giao tế song phương nhận thức, này phân nhân tình cũng còn không sai biệt lắm .

“Will, ta vẫn rất thích ngươi biểu diễn phong cách.”

Phòng khách bên trong, Francis - Lawrence nhìn thấy Will - Smith tự mình đi tìm đến, bao nhiêu có như vậy điểm kích động,“Ta là của ngươi fan điện ảnh.”

Hắn tuy rằng là danh đạo diễn, thế nhưng vừa chuyển tới giới điện ảnh, tuổi cũng so Will - Smith nhỏ hơn mấy tuổi.

Will - Smith lễ phép đáp lại,“Ta xem qua ngươi vi Beyonce quay chụp MV, phong cách rất độc đáo, để người ấn tượng khắc sâu.” Hắn tiếp còn nói thêm,“Thực ra quan khán MV thời điểm, ta liền có ý tưởng, nếu chúng ta có thể hợp tác mà nói, có phải hay không có thể được đến một bộ phong cách phi thường độc đáo phim?”

Francis - Lawrence từ nào đó phương diện đến nói, cứ việc có điểm bạch da hắc tâm, lại không phải đứa ngốc, lập tức nghe ra Will - Smith trong lời nói có chuyện.

“Ngạch...... Will, chúng ta có thể hợp tác?” Francis - Lawrence hỏi.

“Đương nhiên, chúng ta có cơ hội hợp tác !” Will - Smith sửng sốt hỏi,“Ngươi không biết sao? [ I Am Legend ] kịch tổ đã hướng ta phát ra nam chính thử vai mời, một khi ta thông qua thử vai, chúng ta liền có thể thực hiện hợp tác nguyện vọng.”

Francis - Lawrence lập tức minh bạch lại đây, lộ ra vài phần khó xử,“Will, ta xác thật rất tưởng cùng ngươi hợp tác, ta cũng xác thật có thể đối với diễn viên nhân tuyển đưa ra một ít ý kiến, nhưng quyền quyết định nắm tại Akiva - Goldsman trong tay.”

Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Akiva - Goldsman cơ bản gõ định do Matthew - Horner đến xuất diễn nam chính, trước mắt song phương còn tại đàm phán, ta này đạo diễn, có thể ảnh hưởng đến hữu hạn.”

“Chúng ta cũng không cần ngươi nhiều làm cái gì.”

Vẫn trầm mặc Kevin - Hovien đột nhiên mở miệng ,“Lawrence đạo diễn, ngươi chỉ cần tại Akiva - Goldsman trước mặt nhiều nhắc đến Will, nhiều vị Will nói vài lời hay, đột xuất một người da đen diễn viên càng thêm thích hợp các ngươi hạng mục, này liền đủ rồi.”

“Cứ như vậy?” Francis - Lawrence hỏi.

Việc này xác thật rất dễ dàng làm đến, hơn nữa không cần tiêu phí bao nhiêu khí lực.

“Đúng vậy.” Kevin - Hovien rất hiểu được giới nội một ít bất thành văn quy tắc, còn nói thêm,“Lawrence đạo diễn, Will cùng C+ hội ghi nhớ này phân nhân tình, nếu ngươi tưởng gia nhập C+ mà nói, ta cũng có thể vì ngươi dẫn tiến. Nói vậy ngươi rất rõ ràng,C+ ý nghĩa càng nhiều cơ hội cùng càng thêm rộng lớn phát triển không gian.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 412: Điện Ảnh Ăn Cơm Dã Ngoại Hội

Về [ I Am Legend ] đàm phán sự tình, Matthew toàn bộ giao cho Helen - Hermann phụ trách, hắn cần là một lý tưởng kết quả, mà không phải chi tiết đàm phán quá trình.

Cứ việc biết Will - Smith phương diện cũng tại vận tác này nam chính, hắn lại không có rất để ở trong lòng.

Tại mới nhất một lần đàm phán trung, Helen - Hermann khai ra hậu kỳ phân thành tỉ lệ hạ thấp đến toàn cầu box office 5%, tuy rằng vẫn là chưa cùng [ I Am Legend ] kịch tổ phương diện đạt thành nhất trí, nhưng loại này cò kè mặc cả tiết mục, cũng biểu hiện ra nhất định hiệu quả, [ I Am Legend ] kịch tổ phương diện khai ra thù lao từ 1500 vạn dollar tăng tới 1600 vạn dollar.

Cứ việc song phương cự ly còn rất xa xôi, lại cũng biểu hiện ra phần mình lại vẫn muốn tiếp tục hợp tác thành ý.

Một bộ Hollywood nhất tuyến đại chế tác nam chính, xuất hiện nhiều danh diễn viên cạnh tranh tình huống rất bình thường, muốn đem nhân vật lấy đến tay, liền muốn xem diễn viên ngạnh thực lực, mạng lưới quan hệ cùng người đại diện vận tác .

Ngạnh thực lực phương diện, nếu hướng phía sau nhiều lui vài năm, Matthew khẳng định bị vây ở hoàn cảnh xấu, nhưng Hollywood sản xuất phương càng nhiều là tại nhìn qua hướng ba năm diễn viên chính điện ảnh box office thành tích, phương diện này Matthew không thể nghi ngờ bị vây ở tuyệt đối ưu thế.

Will - Smith gần nhất ba năm diễn viên chính điện ảnh, có 2002 năm [ hắc y nhân 2],2003 năm [ Bad Boys 2],2004 năm [ ta cùng với người máy ], còn có vừa phát hành Enemy of the State.

So với Matthew, hắn gần nhất ba năm điện ảnh box office thành tích, rõ ràng bị vây ở hoàn cảnh xấu.

Thậm chí còn có [ Bad Boys 2] loại này box office thâm hụt tiền, cuối cùng thông qua DVD thu hồi phí tổn phim.

Matthew tổng hợp gần nhất vài ngày Helen - Hermann phản hồi về đến tin tức, không khó phán đoán ra hắn còn bị vây ở Akiva - Goldsman cùng [ I Am Legend ] kịch tổ thủ tuyển vị trí.

Đương nhiên, địa cầu thiếu ai đều sẽ chuyển, Hollywood thiếu nào cự tinh, như cũ là thế giới điện ảnh cường đại nhất sản nghiệp trung tâm, hắn thủy chung chưa từng cho rằng chính mình cùng Akiva - Goldsman hợp tác [ Smith vợ chồng ] khi kia điểm giao tình, có thể ở đề cập mấy trăm vạn dollar thậm chí hơn một ngàn vạn dollar đàm phán khi phát huy bao nhiêu đại tác dụng, nếu cuối cùng điều kiện không thể đồng ý, Akiva - Goldsman lựa chọn người khác cũng không phải không có khả năng.

Tiến vào ba tháng phân, Oscar trao giải điển lễ vừa chấm dứt,[ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] tuyên truyền cũng dần dần bắt đầu phát lực, Matthew tạm thời rời đi [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] kịch tổ, tham dự Disney ảnh nghiệp lên kế hoạch nhiều quảng bá hoạt động.

Cùng lúc đó, kịch tổ phương diện cũng thả ra hoàn toàn mới một đám tuyên truyền áp phích, áp phích lấy Jack - Sparrow, Will - Turner, Elizabeth - Swan cùng Davy Jones làm chủ, hơn nữa từ sớm liền tiến vào Bắc Mĩ các đại rạp chiếu phim áp phích lan trung.

Matthew còn hiện thân Los Angeles một nhà rạp chiếu phim, hiện trường công bố Will - Turner cá nhân áp phích, vô luận là hắn, vẫn là Disney ảnh nghiệp, đối với áp phích tuyên truyền hiệu quả đều tương đương coi trọng.

Điện ảnh áp phích tầm quan trọng e không người sẽ phủ nhận, bởi vì cho người ta trùng kích lực thật sự quá lớn, nó có thể dán tại đầu đường trên tường, cũng có thể đăng tại báo chí, tạp chí cùng trên TV, nó quang mang có thể chiếu rọi ngàn vạn fan điện ảnh.

Hơn nữa, cùng bộ phim có thể có bao nhiêu phân áp phích, chúng nó trọng điểm đều không giống nhau, như vậy là có thể hấp dẫn bất đồng đám người.

Tỉ như, Will - Turner đệ nhất tấm áp phích thiết kế thành nhiệt lực bắn ra bốn phía, như vậy có thể hấp dẫn nhiệt tình dư thừa trẻ tuổi nhân; Ngay sau đó đệ nhị trương Will - Turner cùng Elizabeth - Swan Hợp Thể áp phích, đột xuất phim “Lãng mạn”, như vậy liền có thể lung lạc trụ rất nhiều nữ tính tâm.

Trước mắt, một hảo áp phích thiết kế chế tác giả thù lao xa xỉ,[ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] áp phích thiết kế sư tiền lương cao tới 75 vạn dollar.

Theo sau, Matthew bay đi New York, tham dự kịch tổ tại New York một đại hình công viên bên trong triệu tập một điện ảnh ăn cơm dã ngoại hội.

Lần này ăn cơm dã ngoại hội, Disney ảnh nghiệp mời vượt qua hai trăm vị nghiệp nội giải trí phóng viên tham gia.

“Phải đối mặt kia vài đáng ghét giải trí phóng viên.”

Công viên lâm thời dừng xe khu bên trong, hóa hảo trang Keira - Knightley ngồi ở Matthew xe kéo hoá trang bên trong, nói thầm,“Thật sự là đau đầu chết.”

Matthew nhún vai,“Không có biện pháp a, lấy tiền liền muốn làm việc.”

Keira - Knightley bất mãn nói thầm,“Vì sao Depp có thể không đến?”

“Kịch tổ hậu thiên tại Paris Disney nhạc viên có một hồi cùng loại quảng bá hoạt động.” Matthew đến New York phía trước cùng Johnny - Depp liên hệ qua,“Depp phải đối mặt càng nhiều Âu Châu giải trí phóng viên, phỏng chừng so với chúng ta còn khó.”

“Như vậy a......” Keira - Knightley cắn môi dưới, nói,“Ta tâm lý cân bằng .”

Matthew xuyên lên áo khoác, đi đến Keira - Knightley bên cạnh, vỗ vỗ nàng vai, nói,“Đây chính là một hồi thương nghiệp hoạt động, cùng thông cáo sẽ không cái gì phân biệt, chúng ta muốn cấp giải trí các phóng viên một điểm ngon ngọt, làm cho bọn họ nhiều viết điểm ngay mặt đưa tin.”

Keira - Knightley thở dài,“Ta biết, truyền thông phóng viên đối với chúng ta này mấy diễn viên, đối với chúng ta biểu diễn điện ảnh, rất trọng yếu.”

Nàng theo tuổi tăng trưởng, lịch duyệt cũng tại gia tăng.

Matthew gật gật đầu, nói,“Điện ảnh cùng giải trí truyền thông quan hệ tại đương kim là gắn kết chặt chẽ , điện ảnh chế tác công ty nếu không có truyền thông thay phim tiến hành marketing, phim công trạng đem đại suy giảm; Ngược lại, giải trí truyền thông cũng cần điện ảnh chế tác công ty giúp đỡ mới có thể càng tốt phát huy này lực ảnh hưởng, hấp dẫn càng nhiều độc giả hoặc người xem.”

Tin tức đã xâm nhập chí ngành giải trí, ngành giải trí cũng tẩm dâm chí tin tức, tin tức giới về điện ảnh nghiệp bất cứ hâm nóng đều sẽ cấp điện ảnh nghiệp mang đến kinh tế ích lợi.

“Hảo, đừng khoe khoang ngươi từ Helen - Hermann chỗ đó được đến kia điểm đáng thương tri thức .” Keira - Knightley trước sau như một trước đả kích Matthew, lại nhắc nhở nói,“Thời gian chênh lệch không nhiều , chúng ta nhanh lên ra ngoài đi.”

Nàng đi tới, kéo lại Matthew cánh tay, Matthew mang theo nàng cùng nhau đi ra xe kéo hoá trang, tại Disney ảnh nghiệp công tác nhân viên dẫn dắt dưới, chậm rãi đi tới một mảnh cự đại trên mặt cỏ.

Kịch tổ rất nhiều thành viên cùng với Disney ảnh nghiệp cao tầng, đã cùng giải trí phóng viên đánh được một mảnh lửa nóng, trên mặt cỏ đặt rất nhiều dải dài hình bàn ăn, trên bàn cơm chất đầy các loại đồ ăn cùng đồ uống, nếu là ăn cơm dã ngoại hội, đương nhiên không thể thiếu tự phục vụ ăn uống.

Matthew cùng Keira - Knightley thuộc về muộn nhất trình diện nhân, đây cũng là Hollywood lệ thường, tối đại bài thường thường xuất trướng thời gian đều sẽ đặt ở mặt sau cùng.

Rất nhanh, các phóng viên liền xông tới, tại kịch tổ quan hệ xã hội quản lý nhắc nhở dưới, Matthew cũng cùng Keira - Knightley tách ra, để có thể ứng phó càng nhiều phóng viên, đạt tới càng tốt tuyên truyền mục đích .

Hai mươi mấy cái nam nữ phóng viên vây quanh ở bên cạnh, Matthew như cũ thoải mái tự nhiên, không đợi phóng viên đặt câu hỏi, hắn liền giành trước nói,“Chư vị, ta từ hôm nay sáng sớm xuống phi cơ đến hiện tại, còn không có ăn bữa sáng, có thể hay không trước khiến ta ăn một chút gì?”

Tuy rằng là ăn cơm dã ngoại hội, nhưng giải trí các phóng viên biết tới nơi này mục đích không phải vui chơi giải trí.

Matthew dứt khoát chỉ chỉ cách đó không xa nhất trương không hình tròn bàn ăn, nói,“Chúng ta đều đi cầm điểm ăn , sau đó qua bên kia ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện, hảo sao?”

Nói xong, hắn cũng không đợi phóng viên trả lời, ồn muốn nhất trương đặt đồ ăn dải dài bàn ăn đi, phóng viên cuối cùng nhớ rõ đây là kịch tổ sân nhà, chủ động cho hắn tránh ra lộ.

Matthew cầm lấy đĩa sứ, tuyển mấy thứ thích cơm điểm, lại đổ một ly thanh thủy, đi đến hình tròn bàn ăn bên kia, vừa ngồi xuống, liền có bưng khay ăn phóng viên lục tục đi tới, ngồi ở mặt khác trên chỗ ngồi.

Rất nhanh, sở hữu chỗ ngồi liền ngồi đầy, sau này phóng viên không có địa phương khả tọa, dứt khoát ngồi ở trên cỏ.

Matthew ăn khẩu rau dưa salad, gật gật đầu, nói,“Ân, hôm nay đầu bếp không sai, hương vị còn có thể.”

Ngồi ở hắn bên tay trái là hói đầu trung niên nam phóng viên, hắn nhanh chóng hỏi,“Matthew, có thể hỏi sao?”

Có lẽ là hiện trường không khí quan hệ, các phóng viên giờ phút này đều có vẻ tương đối hơi chút khách khí một điểm.

Đương nhiên, này mấy đều là Disney ảnh nghiệp mời mà đến giải trí phóng viên, đều hiểu được một ít về ăn ý bất thành văn quy tắc, liền tính muốn giương oai, cũng sẽ không lựa chọn địa phương này.

Matthew buông xuống dao nĩa, cầm lấy khăn ăn xoa xoa miệng, nói,“Có thể.”

Ngay sau đó, trên bàn cơm giơ lên mười mấy chỉ cánh tay, bàn ăn chung quanh trên cỏ, mọi người cũng đều giơ lên tay.

“Ngươi hỏi trước đi.” Matthew chỉ chỉ hói đầu trung niên nam phóng viên, nói.

Hói đầu trung niên nam phóng viên cũng không khách khí, trực tiếp hỏi,“Matthew, ngươi hiện tại là đại minh tinh , ngươi cảm giác chính xác đối đãi chính mình danh khí khó khăn sao?”

“Loại sự tình này nói không rõ lắm.” Matthew gặp vấn đề không bén nhọn, coi như là tương đối hữu hảo, chậm rãi nói,“Có rất nhiều rất hòa thuận mọi người ở bên ngoài nhận ra ngươi tới về sau, sẽ lại đây cùng ngươi nói một ít dễ nghe nói, loại chuyện này cũng sẽ không đối với ngươi sinh ra quá lớn ảnh hưởng, sinh hoạt cũng sẽ không bởi vì này phát sinh cái gì biến hóa. Ta vẫn cảm giác chính mình chính là một diễn viên chuyên nghiệp, tuy rằng ta xác thật sẽ ở rất nhiều địa phương bị người nhận ra đến, nhưng ta không có cho rằng chính mình là một cỡ nào nổi danh nhân.”

Hắn vừa nói xong, lại có rất nhiều phóng viên giơ lên tay, Matthew chỉ chỉ ngồi ở trên cỏ một nữ phóng viên, nữ phóng viên lập tức đứng lên, hỏi,“Ngươi tại công tác cùng sinh hoạt trung gặp cản trở, như vậy dùng loại nào phương thức cổ vũ chính mình một lần nữa tỉnh lại lên?”

Matthew gãi gãi lông mi,“Hài hước cảm !” Hắn suy nghĩ một hồi, lại giải thích nói,“Gặp được vấn đề về sau, trừ phi ngươi có thể nhìn thấy chuyện này thú vị một mặt, bằng không ngươi rất khó vượt qua một quan này. Nếu ngươi đem chính mình sinh hoạt nhìn xem rất nghiêm túc , kia con đường này sẽ không rất dễ đi . Cho nên bảo trì hài hước cảm, có thể sử ngươi xem đến sự vật càng quang minh một mặt.”

Tiếp, hắn lại điểm bàn ăn đối diện ngồi một người tuổi còn trẻ nam phóng viên.

So với vừa hai danh phóng viên, nam phóng viên vấn đề càng thêm thiếp hợp hắn thực tế.

“Matthew, của ta biểu muội tháng này vừa đi Los Angeles, tưởng tiến vào Hollywood phát triển.” Hắn hỏi,“Mọi người đều biết, ngươi là từ đáy chót tầng một đường đi ra ngôi sao, ngươi có thể cho ta biểu muội, hoặc là mặt khác vừa nhập hành cùng với nhập hành không lâu tân nhân diễn viên một ít ý kiến cùng lời khuyên sao?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 413: Vung Bàn Tay Vả Nàng

Nghe được này vấn đề, Matthew không trả lời ngay, ngược lại trầm mặc vài giây.

Cấp tân nhân một điểm đề nghị cùng lời khuyên? Đáp án không thể nghi ngờ có rất nhiều, nhưng đặt ở trước mắt trong hoàn cảnh này, khẳng định muốn nói ra một cao bức cách lại không giống bình thường đáp án.

Matthew rất nhanh liền có đáp án, thoáng điều chỉnh một chút cảm xúc, chăm chú nói,“Đối với bất cứ diễn viên đến nói, biểu diễn...... Đắp nặn nhân vật là phức tạp nghệ thuật, mà trở thành một danh hảo diễn viên, đặc biệt là tại Hollywood loại địa phương này, tuyệt không chỉ là kỹ xảo biểu diễn hảo đơn giản như vậy.”

Hắn thoáng tổ chức ngôn ngữ, còn nói thêm,“Đơn giản đến nói, bắt lấy hết thảy cơ hội, không phải sợ diễn phim dở.”

“Vì sao?” Có phóng viên nhỏ giọng hỏi.

“Tân nhân không cần lo lắng phim dở sẽ ảnh hưởng đến ngươi, hoàn toàn không có tất yếu.” Matthew giải thích nói,“Đối tân nhân đến nói, mặc kệ là cái gì nhân vật đều đáng giá diễn, liền tính diễn tạp , ít nhất cũng có thể được đến kinh nghiệm cùng thù lao. Ta có bằng hữu, danh tự cũng không nhắc lại, hắn vẫn chờ đợi hảo điện ảnh, hắn bao giờ cũng là nói ‘Ngươi không thể tiếp cái kia nhân vật, đó là một bộ phim dở’. Ta nói, ta muốn học tập như thế nào diễn điện ảnh.”

Hắn cười cười, nói,“Của ta vị này bằng hữu vẫn đợi hảo điện ảnh, hảo nhân vật đến tìm hắn. Nhưng sự tình không đơn giản như vậy, công tác là một loại tất yếu tôi luyện. Hai năm trước có đạo diễn lựa chọn hắn, hắn cũng cho rằng là cơ hội tốt, nhưng đợi đến quay chụp khi, hắn đứng ở trước máy quay phim, hoàn toàn không biết làm sao.”

Theo sau, Matthew lại chỉ chỉ ngồi ở trên mặt cỏ một trung niên nữ phóng viên.

“Ta muốn hỏi một chút.” Trung niên nữ phóng viên đứng lên hỏi,“Matthew, của ngươi điện ảnh trung bao giờ cũng là tràn ngập bạo lực nguyên tố, ngươi hay không là thích bạo lực?”

Matthew không có trực tiếp trả lời, ngược lại nói,“Bạo lực là điện ảnh trọng yếu nguyên tố, chiến tranh, cảnh phỉ, hắc bang, công phu, rất nhiều loại hình phiến đều tồn tại bạo lực.” Hắn nở nụ cười,“Buông xuống diễn viên thân phận, ta chính là một phi thường phổ thông điện ảnh người xem, một chỉ có hai mươi lăm tuổi thanh niên điện ảnh người xem.”

Nghe Matthew mà nói, phần đông phóng viên bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngồi ở chỗ kia vị này Hollywood nhất tuyến đại minh tinh, dĩ nhiên là sinh ra ở 1980 năm nhân.

“Nói vậy mọi người đều biết này tuổi trẻ đại bộ phận người xem đều thích cái gì loại hình phim, thích điện ảnh trung nào nguyên tố......” Matthew xòe tay, thẳng thắn,“Ta thích điện ảnh trung bạo lực nguyên tố.”

Chung quanh vang lên một mảnh tiếng cười, rất nhiều phóng viên đều bị hắn mà nói gợi ra cộng minh, năm đó bọn họ tuổi trẻ thời điểm, đồng dạng cũng thích này mấy.

Ngồi ở bọn họ trước mặt, phảng phất không lại là xa xôi lại mang mặt nạ Hollywood ngôi sao, tựa hồ phi thường chân thành.

Tại trong giới lăn lộn này vài năm, Matthew cũng coi như lịch lãm đi ra , tiếp tục nói,“Ta không ngại điện ảnh trung bạo lực biểu hiện, đó là điện ảnh, cũng không phải chân thật sinh hoạt. Ta thích bạo lực cố sự, vẫn yêu xem Hongkong điện ảnh. Của ta nhân sinh có một bộ phận rất lớn thời gian đều tiêu phí tại xem động tác trên điện ảnh , với ta mà nói đây là một loại thả lỏng. Ta cũng đọc có chứa bạo lực nguyên tố tiểu thuyết, gián điệp, huyền nghi, phạm tội, khủng bố tiểu thuyết, ta vẫn rất thích này mấy, từ nhỏ liền thích.”

Phần mình tiếp nhận một đoạn thời gian phỏng vấn, Matthew cùng Keira - Knightley lại đến gần cùng nhau, truyền thông phóng viên tự nhiên mà vậy hỏi hai người có phải hay không lắp ráp , Matthew cùng Keira - Knightley tất cả đều phủ nhận, cùng qua lại như vậy, nói lẫn nhau là hảo bằng hữu.

Sự thật cũng đích xác như thế, từ Dominican trở về sau, Matthew cùng Keira - Knightley triệt để kết thúc giường bạn quan hệ, chân chính về tới hảo bằng hữu vị trí.

Buổi ăn cơm dã ngoại chấm dứt, về khách sạn thời điểm, Matthew cùng Keira - Knightley lại ngồi trên cùng chiếc xe.

Kịch tổ dự toán sung túc, vi Matthew cùng Keira - Knightley định là ở Manhattan Ritz-Carlton khách sạn, này gia khách sạn ở trung ương công viên cùng Liên Hiệp Quốc cao ốc phụ cận, mau tiếp cận khách sạn thời điểm, gặp đại kẹt xe.

Hai người cưỡi chiếc xe, bị đổ ở đệ nhất đại đạo bên trên.

“Horner tiên sinh, Knightley tiểu thư.” Tài xế cố ý quay đầu nhắc nhở nói,“Thỉnh không cần xuống xe, ta sẽ đem cửa sổ xe dâng lên đến.”

Keira - Knightley lập tức gật đầu,“Không thành vấn đề.”

Matthew nghiêng người, xuyên thấu qua tiền chắn gió thủy tinh hướng phía trước xem, hảo kỳ hỏi,“Phát sinh chuyện gì ?”

Tài xế nhìn một hồi, hồi đáp,“Hẳn là Liên Hiệp Quốc cao ốc phụ cận có kháng nghị đám người đem lộ đổ .”

“Liên Hiệp Quốc lại tại họp?” Keira - Knightley hỏi.

“Không biết.” Tài xế lắc lắc đầu,“Ta cũng không phải rất rõ ràng.”

Hắn lại nhắc nhở Matthew cùng Keira - Knightley,“Kháng nghị giả thường xuyên dọc theo đệ nhất đại đạo du hành, các ngươi ngàn vạn đừng xuống xe.”

“Chúng ta biết.” Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“An toàn đệ nhất.”

Ô tô đổ ở trong này, nhất thời căn bản không thể nhúc nhích, Matthew cùng Keira - Knightley cũng không có việc gấp, kiên nhẫn đợi lên.

“Ngươi ngày mai trực tiếp hồi Los Angeles sao?” Keira - Knightley hỏi.

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Hẳn là sẽ ở bên này đãi hai ngày đi.”

Keira - Knightley quay đầu đến, nói,“Ngày mai theo giúp ta đi trưởng đảo gặp cá nhân hảo sao? Ta giới thiệu mĩ nữ cho ngươi nhận thức.”

“Ngày mai?” Matthew lần này lại đây còn có khác kế hoạch, không khỏi hỏi,“Đi gặp ai?”

“Xem qua [ Star Wars Episode ] ba bộ khúc sao?” Keira - Knightley gặp Matthew gật đầu, nói,“Padmé - Amidala, ta đảm nhiệm qua nàng thế thân.”

Matthew gật gật đầu,“Ngươi nói là Natalie - Portman a.” Hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện,“Năm trước ngươi không phải tại tranh thủ Chanel Coco nước hoa đại ngôn sao? Ngươi nói cái kia đối thủ sẽ không là Natalie - Portman đi?”

“Không sai, chính là nàng.” Keira - Knightley không có hảo khí nói,“Ta không lấy đến đại ngôn, ta bại bởi Natalie - Portman .”

“Vậy ngươi còn đi gặp nàng?” Lấy Matthew đối Keira - Knightley lý giải, nàng không phải như vậy rộng lượng nhân, hơn nữa phía trước nghe nàng nhắc tới Padmé - Amidala khi tình huống, trong miệng cũng rất có câu oán hận,“Đừng nói cho ta các ngươi vẫn là hảo bằng hữu.”

“Cùng nàng?” Keira - Knightley hừ lạnh hai tiếng,“Ai cùng nàng là bằng hữu !”

Nàng tiếp còn nói thêm,“Natalie - Portman biết ta đến New York sinh hoạt động, chuyên môn cho ta gọi điện thoại ước ta thấy mặt, phỏng chừng là tưởng hướng ta khoe ra, chung quy nàng này vài năm phát triển không có ta thuận lợi.”

Matthew hảo kỳ hỏi,“Ngươi kêu ta cùng đi muốn làm cái gì?”

Keira - Knightley nói chuyện phi thường trực tiếp,“Natalie - Portman người kia, nhất định sẽ theo ta khoe ra, hơn nữa nói tới nói lui hỗn loạn một ít trào phúng ta mà nói.” Nàng thở phì phì cắn môi,“Ngươi cũng không phải không biết ta, có vài lời ta căn bản nghe không ra, ngươi gã này là phương diện này hảo thủ, cùng ta cùng đi, nếu Natalie - Portman châm chọc ta, ngươi liền giúp ta hoàn trở về.”

“Các ngươi thật nhàm chán.” Matthew không tưởng đem thời gian lãng phí tại nữ diễn viên ở giữa xé bức thượng,“Không cần ta cùng ngươi đi, ta cho ngươi ra một ý kiến hay.”

Keira - Knightley biết Matthew một đường trèo lên đến, đánh bại rất nhiều đối thủ cạnh tranh, lập tức tràn ngập chờ mong nói,“Cái gì chủ ý? Nhanh lên nói cho ta biết.”

“Phi thường đơn giản, cũng phi thường hữu hiệu.” Matthew đến gần Keira - Knightley bên tai, hạ giọng nói,“Nếu Natalie - Portman trước mặt ngươi đề Chanel đại ngôn sự tình, ngươi trực tiếp vung tay trừu nàng !”

Keira - Knightley trừng lớn ánh mắt,“Này cũng gọi hảo chủ ý?”

Matthew xòe tay, hỏi,“Xin hỏi, Keira, còn có so này càng làm cho ngươi hết giận, càng làm cho ngươi cảm giác thích sao?”

“Tịnh ra chút dở chủ ý !” Keira - Knightley đầu tiên là nói thầm một câu, tiếp suy nghĩ hội, còn nói thêm,“Tuy rằng ta thật sự rất tưởng trừu Natalie - Portman cái tát, nhưng bị người chụp xuống đến nói, ảnh hưởng không tốt.”

Matthew tái xuất dở chủ ý,“Đem gặp mặt địa điểm sửa tại phóng viên không có khả năng quay chụp địa phương, tỷ như Ritz-Carlton khách sạn độc lập phòng khách bên trong, hoặc là bí ẩn tính rất tốt tư nhân hội sở.”

“Muốn hay không như vậy.” Keira - Knightley thò tay bắt lấy Matthew một căn cánh tay,“Ngươi theo giúp ta cùng đi gặp Natalie - Portman, tìm một cơ hội, ngươi đi trừu nàng thế nào?”

“Ta?” Matthew vươn ra một căn đầu ngón tay, chỉ chính mình chóp mũi,“Ngươi điên rồi sao, Keira?”

Keira - Knightley tại hắn trên cánh tay dùng lực niết một phen, nói,“Ngươi là của ta hảo bằng hữu ai, ta thụ ủy khuất, chẳng lẽ ngươi không giúp ta đòi lại đến?”

Matthew liên tiếp lắc đầu,“Ta là một nam nhân, nam nhân đánh nữ nhân, thật sự rất không phẩm .”

“Ngươi không cần động thủ !” Keira - Knightley hiển nhiên đối với Matthew rất có tin tưởng,“Chỉ riêng là lời nói, ngươi liền có thể đem Natalie - Portman khí điên.”

Matthew vẫn là lắc đầu,“Ta không đi.”

“Không nghĩa khí !” Keira - Knightley thu hồi tay, nói,“Quỷ nhát gan.”

“Tùy tiện ngươi nói.” Matthew hoàn toàn liền không ăn nàng phép khích tướng,“Ngươi nói như thế nào ta đều sẽ không đi .”

Liền tính Natalie - Portman đoạt đi Keira - Knightley đại ngôn, đánh nữ nhân như vậy không phẩm sự, hắn cũng sẽ không đi làm, hơn nữa Keira rõ ràng là tại oán giận nói.

Lại nói, hắn cũng không tất yếu đi trêu chọc Natalie - Portman, này Do Thái nữ nhân có tiếng khôn khéo, ai biết nàng cùng Hollywood Do Thái thế lực ở giữa hay không có chặt chẽ liên hệ?

Nếu có mà nói, kia thuần túy là tự tìm phiền toái.

Helen - Hermann từng nói với hắn qua, Hollywood có mấy cái không cần dễ dàng đụng chạm hồng tuyến, tỷ như kỳ thị hắc nhân diễn viên cùng số ít tộc duệ, tỷ như tại vô lợi khả đồ dưới tình huống đừng trêu chọc trong giới Do Thái duệ đại lão.

Này hai điều một khi xúc phạm, hậu quả đều tương đương nghiêm trọng, thậm chí nguy cơ quan hệ xã hội đều có khả năng không cứu về được đến.

Người Do Thái tại Hollywood thế lực rắc rối khó gỡ, nếu cẩn thận nhìn mà nói, rất dễ dàng liền có thể phát hiện, lục đại công ty cao tầng trong, Do Thái duệ tỉ lệ phi thường cao.

Đương nhiên, Natalie - Portman cũng khả năng chính là nương người Do Thái thân phận, tại trong giới dính điểm tiện nghi, không hẳn cùng trong giới Do Thái các đại lão có quá nhiều liên hệ.

Nhưng loại này nữ diễn viên ở giữa xé bức, vẫn là cố gắng trợ uy liền hảo, trực tiếp kết cục tham dự liền miễn đi.

Huống hồ, hắn ngày mai còn có việc phải làm, lần này đi đến New York thời gian tương đối đầy đủ, không giống vài lần trước đến khi như vậy vội vàng mà qua.

Matthew chuẩn bị liên hệ một chút Alexandra - Daddario.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 414: Thứ Hấp Dẫn Nam Nhân

Trở lại khách sạn, Matthew cấp Alexandra - Daddario gọi cho điện thoại, bên kia Alexandra - Daddario chần chờ một hồi, tiếp nhận hắn ngày mai cùng nhau ăn cơm trưa mời, hơn nữa hẹn sẵn tại Ritz-Carlton khách sạn phụ cận một nhà Italia nhà hàng gặp mặt.

Ngày hôm sau buổi sáng nhanh đến mười một giờ thời điểm, Matthew mới rời đi khách sạn phòng, vừa tiến vào thang máy, phía sau truyền đến Keira - Knightley thanh âm.

“Trước chớ đi ! chờ ta, Matthew !”

Nghe được Keira - Knightley mà nói, Matthew nhanh chóng đè lại thang máy nút mở cửa, đẳng Keira - Knightley tiến vào thang máy, kỳ quái hỏi,“Ngươi hôm nay không phải có ước sao?”

“Đúng vậy.” Keira - Knightley cười nói,“Ta tối hôm qua cùng Natalie - Portman liên hệ qua, ước hảo hôm nay giữa trưa cùng nhau ăn cơm trưa.”

Thang máy nhanh chóng đi xuống, nàng xem hướng Matthew, lại một lần nói,“Theo giúp ta cùng nhau qua đi?”

Matthew lắc đầu,“Ta không thời gian a, Keira. Ta giữa trưa cũng hẹn nhân.”

“Hẹn nhân?” Keira - Knightley cố ý lên lên xuống xuống đánh giá hắn một phen, hỏi,“Sẽ không là ước nữ nhân đi?”

“Không sai.” Matthew cũng không phủ nhận, nói thẳng,“Hẹn một người tuổi còn trẻ nữ hài.”

Keira - Knightley thói quen tính cắn môi dưới, nhướn mắt,“Ngươi thật nhàm chán.”

Matthew xòe tay, có vẻ rất vô tội,“Ngươi nghĩ gì đâu? Ta chỉ là hẹn tại New York một lão bằng hữu tụ tụ.”

“Ngươi cảm giác ta là ngu ngốc sao, Matthew?” Keira - Knightley hừ một tiếng, còn nói thêm,“Của ngươi sở hữu nữ tính lão bằng hữu, đều bị ngươi làm lên giường đi?”

Thang máy dừng lại, cửa thang máy mở ra, Matthew trước đi ra ngoài, Keira - Knightley theo sau đuổi kịp, thò tay kéo lại Matthew cánh tay, biên hướng tới khách sạn cửa đi, vừa thấp giọng nói,“Ngươi không cảm thấy như vậy rất nhàm chán sao?”

“Nhàm chán?” Matthew đối với này cười nhạt,“Thế giới này, tối hấp dẫn nam nhân có ba thứ.”

Keira - Knightley đại khái có thể đoán được hắn muốn nói cái gì,“Là giống ngươi như vậy dung tục nam nhân.”

Matthew nhún vai,“Ta chính là rất dung tục nhân, cho nên ta muốn kiếm bó lớn tiền, phao đẹp nhất nữ nhân, tranh thủ trong nghề lời nói quyền.”

Hai người cùng ra khách sạn, phát hiện lẫn nhau cũng không có gọi xe, đơn giản trao đổi qua đi, lúc này mới phát hiện muốn đi là cùng gia Italia nhà hàng.

“Thật sự là xảo a.” Keira - Knightley như cũ kéo Matthew cánh tay, cùng nhau hướng về cách đó không xa phòng ăn (nhà hàng) đi,“Chúng ta thế nhưng tuyển cùng gia phòng ăn (nhà hàng).”

Nàng hỏi Matthew,“Ngươi vì sao tuyển nơi này?”

Matthew cũng không giấu diếm, hồi đáp,“Ta ước nhân xem như người Ý, ưa Italia đồ ăn.”

Keira - Knightley gật gật đầu, hai người lúc này đi tới phòng ăn (nhà hàng) cửa, nàng nói,“Natalie - Portman là ăn chay chủ nghĩa giả, này gia phòng ăn (nhà hàng) ăn chay rất có danh.”

Có phục vụ sinh thay hai người kéo ra phòng ăn (nhà hàng) môn, Matthew cùng Keira - Knightley phần mình báo hẹn trước, có người dẫn bọn hắn đi ghế dài, hai người hẹn trước hảo bàn ăn, nguyên bản cách nhau có chút cự ly, Keira - Knightley cùng phòng ăn (nhà hàng) thương nghị một phen, đổi đến cự ly Matthew không xa nhất trương chỗ bàn ăn.

Bởi phần mình ước hảo nhân còn chưa tới, Keira - Knightley dứt khoát ngồi ở Matthew đối diện, tiếp tục nói chuyện phiếm.

“Ngươi sẽ không tưởng ở loại địa phương này động thủ đi?” Matthew cố ý nhắc tới ngày hôm qua đề tài.

Keira - Knightley trừng mắt nhìn hắn một cái, nói,“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ hướng ngươi như vậy thái quá sao?” Nàng hai tay ôm ngực,“Ta là rất khó chịu Natalie - Portman đoạt Chanel đại ngôn, còn không về phần cùng nàng trước mặt nháo phiên, tranh đấu tốt nhất vẫn là ngầm tiến hành.”

Matthew cười cười, nói,“Ngươi thành thục , Keira.”

Hollywood ngôi sao đối ngoại hình tượng không có gì không ngăn nắp lượng lệ, làm tiểu diễn viên hướng lên trên bò trong quá trình, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng đến đại minh tinh độ cao, có một số việc làm lên đến khẳng định muốn bận tâm công chúng hình tượng, Hollywood ngôi sao tuyến đầu ở giữa, cũng sẽ tận khả năng tránh cho sinh ra không thể hóa giải trực tiếp xung đột.

Đương nhiên, ở như vậy trong một giới, đối mặt danh lợi tranh đoạt, hoà hợp êm thấm khẳng định là giả , chẳng sợ lẫn nhau phi thường không đối phó, ở mặt ngoài thường thường đều sẽ ngươi hảo ta hảo.

Trực tiếp xé rách mặt ngôi sao không phải không có, lại tương đương thiếu.

Matthew nhìn thấy cửa một mặt bộ hình dáng cùng Keira - Knightley hơi chút có điểm tương tự tóc ngắn nữ nhân đi vào phòng ăn (nhà hàng), nhắc nhở Keira - Knightley,“Ngươi ước người đến , đi ngươi bên kia đi.”

Keira Knightley quay đầu nhìn về phía phòng ăn (nhà hàng) cửa bên kia, vẫy vẫy tay.

Rất nhanh, cái kia nữ nhân liền đi lại đây.

“Hải, Nat.” Keira - Knightley cao hứng phấn chấn nghênh đón,“Nhìn thấy ngươi thật sự là rất cao hứng .”

Xem nàng này phúc nhiệt tình bộ dáng, nếu không phải Matthew nghe qua rất nhiều oán giận mà nói, nói không chừng thật sự sẽ cho rằng Keira - Knightley cùng Natalie - Portman giao tình có bao nhiêu hảo.

“Ta thấy đến ngươi cũng rất cao hứng.” Natalie - Portman cùng Keira - Knightley ôm một chút.

Keira - Knightley kéo tay nàng đi đến Matthew bên này, Matthew rất có lễ phép đứng lên.

“Matthew, đây là Nat, Natalie - Portman, bằng hữu của ta.” Keira - Knightley trước cấp Matthew giới thiệu Natalie - Portman, tiếp lại đối Natalie - Portman giới thiệu nói,“Nat, đây là Matthew, Matthew - Horner, ta tại kịch tổ hợp tác.”

“Ngươi hảo.” Matthew chủ động cùng Natalie - Portman bắt tay,“Nhận thức ngươi rất cao hứng.”

Natalie - Portman cũng lễ phép đáp lại,“Ngươi hảo, nhận thức ngươi là vinh hạnh của ta.”

Keira - Knightley đẳng hai người chào hỏi xong, hỏi Natalie - Portman,“Ngươi như thế nào đổi như vậy một tạo hình.”

Natalie - Portman để tóc ngắn, nhìn qua rất giống là giả tiểu tử, nói,“Vừa vỗ một bộ điện ảnh, nhân vật cần, ta liền cắt tóc .”

Ba người đứng ở một khối, ngắn gọn nói vài câu.

Matthew rất nhanh liền phát hiện, hắn cùng Natalie - Portman không có cộng đồng đề tài, ngẫm lại cũng hiểu được bình thường, một là Harvard cao tài sinh, một cái khác trung học đều chưa niệm xong, liên Shakespeare tứ đại bi kịch đều nói không toàn.

“Xin lỗi, Keira.” Matthew thấy được Alexandra - Daddario thân ảnh, nhắc nhở nói,“Ngươi mang Natalie đi ngươi đặt cơm vị đi, ta ước người tới.”

Natalie - Portman khó hiểu nhìn về phía Keira - Knightley, Keira - Knightley thấp giọng cùng nàng giải thích hai câu, rất nhanh mang theo nàng đi phụ cận một khác trương bàn ăn.

Phòng ăn (nhà hàng) cửa bên kia, Alexandra - Daddario đã hướng tới bên này đi tới.

Matthew cười đối với nàng vẫy vẫy tay, Alexandra - Daddario cũng thấy được hắn, thoáng nhanh hơn cước bộ, rất nhanh liền tới đây .

“Đã lâu không gặp , Anna.” Matthew thay nàng kéo ra ghế bàn ăn, lại tiếp nhận nàng lưng bao bao, đặt ở bên cạnh trên một cái ghế, hô,“Tùy tiện tọa.”

Alexandra - Daddario ngồi xuống, nhìn về phía Matthew, hỏi,“Lúc nào đến New York?”

“Hôm trước buổi tối.” Matthew ngồi ở nàng đối diện,“Ngày hôm qua có một hồi [ Cướp biển vùng Caribbean ] thông cáo hội, vừa lúc hôm nay có thời gian, nhớ tới tại New York còn có ngươi này bằng hữu.”

Có phục vụ sinh đi tới, Matthew cùng Alexandra - Daddario phần mình điểm mấy thứ rất có Italia phong vị cơm điểm.

Matthew thừa dịp Alexandra - Daddario gọi món ăn thời gian, riêng quay đầu nhìn nhìn Keira - Knightley bên kia, Keira - Knightley cùng Natalie - Portman trò chuyện với nhau thật vui, một chút không thấy Keira - Knightley ngầm biểu hiện ra ngoài đối địch.

Hollywood các ngôi sao, người người đều là diễn trò hảo thủ.

Hắn cũng không ngoại lệ, đối Alexandra - Daddario nói,“Vài lần trước đến New York, vẫn tưởng cho ngươi gọi điện thoại, bởi vì hành trình quá mức khẩn trương, tìm không ra thời gian.”

Alexandra - Daddario cười cười, không phải không có hâm mộ nói,“Ngươi hiện tại là đại minh tinh , công tác bận rộn.”

“Vận khí tốt mà thôi.” Matthew thuận miệng khiêm tốn một câu, hỏi ra quan tâm vấn đề,“Anna, ngươi còn tại đến trường?”

“Ân đâu.” Alexandra - Daddario mím môi,“Trước mắt tại bang New York lập đại học đọc văn học chuyên nghiệp, còn có ba năm mới có thể tốt nghiệp.”

“Đại học a.” Matthew đầy mặt hướng tới,“Đáng tiếc a, ta năm đó không có học đại học cơ hội.”

Lời kiểu này chính là cố ý nói cho Alexandra - Daddario nghe , tiếp hắn liền hỏi,“Ngươi không chuẩn bị hồi Hollywood phát triển sao?”

Năm đó, Alexandra - Daddario tham dự qua hai bộ điện ảnh quay chụp, liền quay trở về New York, tuy rằng sau này Helen - Hermann xem tại Amanda phân thượng, như cũ mỗi năm cùng nàng ký ước, nhưng Alexandra - Daddario không có tái xuất diễn bất cứ tác phẩm, tựa hồ đối Hollywood không có hứng thú như vậy.

“Ta cũng tưởng a, làm diễn viên là của ta lý tưởng.” Alexandra - Daddario tựa hồ có điểm bất đắc dĩ,“Nhưng trở lại New York sau, ta không có lại tiếp đến bất cứ mời, đành phải tạm thời thả xuống dưới, đợi tốt nghiệp sau lại làm tính toán.”

Nàng cặp kia mang theo yêu dị cảm giác con ngươi chuyển chuyển, nói,“Helen giống như đem ta quên đâu.”

Phục vụ viên lúc này lục tục đem cơm điểm đưa lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Matthew còn nói thêm,“Hollywood đều là dễ quên , ngươi rời đi này giới hơn hai năm , bị người quên rất bình thường.”

Alexandra - Daddario nhìn hắn, hỏi,“Chờ ta hồi Hollywood, muốn hết thảy từ đầu bắt đầu?”

“Không sai biệt lắm đi.” Matthew nói là sự thật, bất quá tạm dừng một hồi, còn nói thêm,“Anna, chúng ta là bằng hữu, nếu ngươi tưởng hồi Hollywood phát triển, nhớ rõ thông tri ta, ta có thể lại giúp ngươi lưu ý thích hợp cơ hội.”

Thực ra lúc trước Alexandra - Daddario rời đi thời điểm, liền đối với hắn nói qua lời cùng loại, đáng tiếc lúc ấy hắn chỉ là nhị tuyến, so ra kém hiện tại.

“Hảo a !” Alexandra - Daddario nở nụ cười,“Matthew, cám ơn ngươi.”

Nàng nghĩ nghĩ, nói,“Nhìn thấy ngươi, ta lại nghĩ tới chúng ta cùng nhau quay chụp khi cảnh tượng, ta khẩn cấp muốn hồi Hollywood.”

Matthew không có bất cứ do dự,“Kia hảo, Anna, ngươi điện thoại bảo trì thẳng đường, ta trở lại Los Angeles sau, tùy thời đều sẽ với ngươi liên hệ.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 415: Phẫn Nộ Tiểu Bảo

Bên kia Keira - Knightley cùng Natalie - Portman còn tại trình diễn tỷ muội tình thâm, Matthew đã thanh toán xong, cùng Alexandra - Daddario ra phòng ăn (nhà hàng), hai người lại hàn huyên vài câu, Alexandra - Daddario buổi chiều còn có khác sự, rất nhanh liền lái xe ly khai.

Tựa như cùng James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder nói được như vậy, Matthew kiên nhẫn phi thường tốt, cũng không nóng lòng nhất thời.

Đưa đi Alexandra - Daddario, Matthew vừa chuẩn bị về khách sạn, phát hiện phòng ăn (nhà hàng) cửa bên kia, Keira - Knightley cùng Natalie - Portman đã đi ra.

Keira - Knightley thấy được hắn, về triều bên này vẫy vẫy tay.

Matthew đành phải đi qua, nói,“Các ngươi nhanh như vậy liền ăn xong?”

Natalie - Portman chủ động mở miệng nói tiếp,“Ta buổi chiều 4h hẹn một vị đạo diễn đàm công tác, muốn sớm chút hồi trưởng đảo.”

Matthew gật gật đầu, lễ phép đáp một câu,“Công tác trọng yếu.”

Một chiếc taxi chạy lại đây, dừng ở ven đường, Natalie - Portman đối hai người nói,“Tái kiến, Keira. Tái kiến, Matthew.”

“Tái kiến.” Matthew đối với hắn phất phất tay.

Keira - Knightley vẫn đem Natalie - Portman đưa đến bên cạnh xe, đẳng xe taxi phát động rời đi, mới đi trở về.

“B@#$ !” Nàng trở về sau, liền hộc ra một lấy “B” Làm mở đầu từ ngữ,“Ta chưa thấy qua giống Natalie - Portman như vậy dối trá nhân !”

Matthew nhún vai,“Ta đã thấy a.”

“Ai?” Keira - Knightley hỏi.

“Ta !” Matthew trước chỉ chỉ chính mình, tiếp lại chỉ chỉ Keira - Knightley,“Còn có ngươi.”

Thực ra này ngắn ngủi tiếp xúc, Natalie - Portman cho hắn lưu lại ấn tượng tương đương không sai, làm người khiêm tốn, đê điệu lại có hàm dưỡng, chỉ xem bề ngoài mà nói, một điểm đều không giống Keira - Knightley nói cái loại này nhân.

Về phần nàng làm người như thế nào, Matthew cũng không tưởng tìm tòi nghiên cứu, chung quy Natalie - Portman cơ bản sẽ không theo hắn sinh ra ích lợi xung đột, hắn sở dĩ đối Natalie - Portman ấn tượng không tốt, vẫn là bởi vì Keira - Knightley vẫn nói Natalie - Portman không tốt.

Keira - Knightley hừ một tiếng, nói,“Ta nguyên bản còn tưởng, đêm nay hẹn nàng, còn có ngươi, cùng nhau tìm địa phương uống rượu đi, đợi nàng uống nhiều, ngươi vừa lúc đi phao nàng.”

Matthew kéo lên nàng cánh tay, triều khách sạn bên kia đi, nói,“Liền tính ta uống say , cũng đối với nàng như vậy không có hứng thú.” Hắn nhắc nhở Keira - Knightley,“Ngươi tưởng cùng Natalie - Portman khai xé mà nói, ta khẳng định sẽ vì ngươi cố gắng trợ uy, nhưng ngươi đừng đem ta kéo vào các ngươi nữ nhân chiến đoàn bên trong.”

Hắn rất có phái nói,“Như vậy sẽ hạ thấp của ta cách điệu !”

Keira - Knightley đi theo Matthew phía sau, cố ý nói,“Ta liền biết ngươi không có bằng hữu nghĩa khí.”

Tại New York nhiều đợi một ngày, Matthew theo sau liền chạy về Los Angeles, trở lại Los Angeles sau, đi trước Thiên Sứ trù tính công ty, thấy Helen - Hermann một mặt.

“Đàm phán còn đang tiếp tục.” Helen - Hermann đối với hắn nói lên [ I Am Legend ] phương diện tiến triển,“Ta vẫn nắm giữ chừng mực cùng tiết tấu, ngươi yên tâm.”

Matthew đối với nàng đương nhiên yên tâm, nói,“Will - Smith bên kia đâu? Không có lại làm chuyên môn vận tác?”

Helen - Hermann không nhanh không chậm nói,“Có, hắn cùng hắn người đại diện tiếp xúc qua đạo diễn Francis - Lawrence, bất quá căn cứ ta từ kịch tổ bên trong được đến tin tức, Francis - Lawrence đến hiện tại hẳn là còn không có đối Akiva - Goldsman liền nam chính một chuyện phát biểu qua bất cứ ý kiến.”

“Hắn tốt nhất không cần phát ra tiếng.” Matthew cũng biết đạo diễn đối một hạng mục lực ảnh hưởng rất lớn.

“Trước mắt đến xem, Francis - Lawrence tựa hồ không có đối nam chính nhân tuyển phát ra tiếng ý tứ.” Helen - Hermann vẫn là nhắc nhở nói,“Theo ta được biết, hắn cùng kịch tổ ký kết hiệp ước trung, tuy rằng đạo diễn thù lao chỉ có một trăm vạn dollar, nhưng có diễn viên đề nghị quyền.”

Nàng bưng lên chén nước uống một ngụm, còn nói thêm,“Đương nhiên, chân chính quyền quyết định vẫn là nắm chắc tại Akiva - Goldsman trong tay.”

Matthew suy nghĩ một chút, nói,“Ngươi có thể liên hệ đến Francis - Lawrence sao? Nếu có thể mà nói, ta có thể hay không cùng hắn gặp một mặt?”

“Ân......” Helen - Hermann tự hỏi vài giây, nói,“Có thể, liền lấy thảo luận kịch bản danh nghĩa hảo. Ta tưởng biện pháp liên hệ hắn.”

Tiếp, nàng chuyển đề tài, ngữ khí lại có chút quái,“Một vị Đức đạo diễn cho ngươi phát đến một phần mời.”

“Đức đạo diễn?” Matthew ngẩn người, tiếp nhớ tới tại Munich gặp được vị kia, hỏi,“Chẳng lẽ là Uwe Boll?”

“Không sai.” Helen - Hermann vẫn là kia phó quái dị cường điệu,“Chính là hắn.”

Matthew có chút kỳ quái, chẳng lẽ này Đức đạo diễn lại phát đến nhân vật mời? Bởi vì phía trước đánh qua giao tế quan hệ, hắn còn chuyên môn chú ý qua vị này Uwe Boll đạo diễn, Uwe Boll quay chụp hai bộ trò chơi cải biên đại tác [ hấp huyết Ryan ] cùng [ Dungeon Siege ] phân biệt cùng năm trước cùng đầu năm nay tại Bắc Mĩ Âu Châu đẳng địa khu phát hành, hai bộ phim bị vô số người thổ tào, đặc biệt là chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân, phân phân soạn văn xưng [ hấp huyết Ryan ] cùng [ Dungeon Siege ] lạn ra nhất định cảnh giới.

Xem qua này hai bộ phim phản ứng, Matthew cũng may mắn lúc trước không có bị Uwe Boll gã này lừa dối, bằng không chức nghiệp kiếp sống trung, sẽ nhiều một bút vĩnh viễn đều lau không xong chỗ bẩn, thậm chí như vậy trầm luân cũng nói không chừng.

[ hấp huyết Ryan ] nữ chính là Kristanna Loken, cũng chính là [ chung kết giả 3] trung đóng vai nữ người máy vị kia diễn viên, nguyên bản tiền đồ coi như không sai, nhưng lên Uwe Boll tặc thuyền, vỗ [ hấp huyết Ryan ] sau, Hollywood e không mấy cái đứng đắn kịch tổ nguyện ý lại dùng hắn.

[ Dungeon Siege ] nam chính còn lại là nổi tiếng Jason Statham, Matthew nhìn thấy diễn viên danh sách khi, bắt đầu còn rất khó tin tưởng Jason Statham diễn qua loại này phim, sau này liền bình thường trở lại, Jason Statham trừ [ không phải thường nhân phiến ] hệ liệt, cùng với bán lão [ cảm tử đội ] cùng nửa đường gia nhập liên minh [ Fast and Furious ], còn lại tác phẩm đều là chút đầu tư không tính lớn chế tác, có thể nói một danh tiêu chuẩn B cấp phiến ngôi sao.

Có thể hấp dẫn đến Kristanna Loken cùng Jason Statham, không thể không nói Uwe Boll bản nhân vẫn là có chút môn đạo .

Helen - Hermann lúc này còn nói thêm,“Không phải diễn viên mời, mà là một phần quyền kích tái mời.”

“Quyền kích tái?” Matthew thật làm không rõ ,“Uwe Boll một đạo diễn, mời ta đi xem quyền kích tái làm cái gì?”

Chẳng lẽ hắn biết chính mình chuyên môn luyện tập qua quyền kích? Muốn dùng phương thức này làm thân?

Rất nhanh, Helen - Hermann mà nói liền khiến hắn minh bạch chính mình hiểu sai .

“[ Dungeon Siege ] phát hành sau không lâu, Uwe Boll bị thụ bình luận điện ảnh nhân công kích, hắn hướng toàn cầu chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân phát ra chiến thư.” Helen - Hermann che trán, nói,“Uwe Boll mời hận hắn nhập cốt nam tính bình luận điện ảnh nhân tại 3 tháng sau cùng hắn tại quyền kích trên lôi đài phân cao thấp.”

Nàng đem một phần nhìn qua tương đương tinh xảo thư mời giao cho Matthew,“Đồng thời còn mời ngươi, Charlize - Theron, Diane - Kruger, Leonardo - DiCaprio cùng Johnny - Depp đẳng hơn mười vị ngôi sao làm người xem cùng nhân chứng.”

“Còn có loại sự tình này?” Matthew thật sự là chưa nghe bao giờ, nhanh chóng cầm lấy thư mời nhìn lên,“Này đạo diễn cũng quá cực phẩm đi?”

Tuy rằng hắn cũng không thích bình luận điện ảnh nhân, nhưng còn không về phần giống Uwe Boll như vậy.

Đương nhiên, hắn không khó phán đoán ra, Uwe Boll không hẳn không có ra vẻ ý tứ, như vậy một hồi hoạt động nếu truyền bá ra đến, khẳng định có thể khiến Uwe Boll danh khí đại trướng.

“Không thiếu giải trí truyền thông đều tại hâm nóng chuyện này.” Helen - Hermann lắc lắc đầu,“TMZ mặt trên, thậm chí xưng đây là một hồi có vượt thời đại ý nghĩa quyền tái, Elena - Boyar tự mình soạn văn, vi quyền tái khởi một ‘Phẫn nộ Tiểu Bảo’ biệt xưng.”

“Này thật đúng là......” Matthew trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt, dứt khoát ngược lại hỏi,“Có chức nghiệp bình luận điện ảnh người tham gia?”

Helen - Hermann gật gật đầu,“Có ! trước mắt báo danh nhân có mười mấy người.” Nàng nâng kính mắt, nói,“Muốn nổi danh cùng mở rộng danh khí không chỉ là Uwe Boll, rất nhiều chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân cũng muốn nổi danh đâu.”

Matthew lập tức nhớ tới vị kia từng hôn môi qua con lừa mông bình luận điện ảnh nhân Rex Reed, biết Helen - Hermann nói rất có đạo lý, điện ảnh các diễn viên vì nổi danh không từ thủ đoạn, chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân làm sao không phải đâu?

“Ngươi tưởng tham dự sao?” Helen - Hermann hỏi.

Matthew chần chờ một chút, nói,“Ta rất hiếu kì, việc này cảm giác rất có ý tứ.”

Hắn không có trực tiếp trả lời, chung quy đề cập đến chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân.

Helen - Hermann cùng Matthew ở giữa rất có ăn ý, nói,“Có hứng thú liền đi xem xem đi, không cần băn khoăn quá nhiều, ngươi chỉ là người xem, nhớ rõ đừng nói lung tung là được.”

“Ân.” Matthew gật gật đầu.

Cầm thư mời, Matthew rời đi Thiên Sứ trù tính công ty, trở lại Horner trang viên, riêng đi mạng internet bên trên tra xét dưới về Uwe Boll tương quan tin tức, nhìn thấy nội dung tương đương kinh người.

“Trên địa cầu có lẽ không có tốt nhất đạo diễn, nhưng có xấu nhất đạo diễn -- Đức đạo diễn Uwe Boll chính là này một ‘Thù vinh’ kẻ đạt được !”

Đây là TMZ thượng kí tên Elena - Boyar một thiên văn chương.

Mặt khác trang web bên trên, cũng có rất nhiều về Uwe Boll tin tức, cho rằng hắn là trò chơi đam mê giả công địch, chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân trò cười, kiên trì bền bỉ dùng hành động chứng minh chính mình ngu xuẩn, dùng điện ảnh chứng minh chính mình không xong “Phim dở chi vương”.

Từng có 30 đa vạn fan điện ảnh kí tên, yêu cầu hắn đình chỉ “Chế tác” Điện ảnh, mà Uwe Boll tương đương mạnh miệng:“Đương kí tên đạt tới 100 vạn khi, ta liền tránh bóng.”

Năm nay [ Dungeon Siege ] phát hành sau, toàn cầu bình luận điện ảnh nhân đối Uwe Boll không lưu tình chút nào dùng ngòi bút làm vũ khí, đối mặt phô thiên cái địa chửi rủa, ô bảo phẫn nộ. Hắn chuyên môn viết một thiên bác văn mắng trở về:“Các ngươi đám người này thật không chủng, đối với ta điện ảnh biết cái gì, vẫn là trở về làm ngươi nương đi......”

Sau đó có trận này có vượt thời đại ý nghĩa quyền tái, một phương vì bảo vệ chính mình tại ảnh đàn danh dự, cũng vì phát tiết trường kỳ bị bình luận điện ảnh nhân vũ nhục lửa giận; Một phương vì hung hăng giáo huấn một chút này không hiểu được tôn trọng bình luận điện ảnh nhân đạo diễn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 416: Thành Ý Cùng Điều Kiện

Theo sau một ngày là cuối tuần, Matthew không có ra trang viên, buổi sáng cùng chạy tới Liszt xem xét dưới tiền đình rừng cây gieo cây cối, buổi chiều nghênh đón một vị phóng khách.

“Ngươi sáng nay đổi mới trên blog nói tính toán trốn ở trong nhà nhàn hạ.” Elena - Boyar tiếp nhận người hầu truyền đạt cà phê, trước cám ơn qua, lại đối Matthew nói,“Cho nên ta chuyên môn lại đây xem xem ngươi.”

Matthew ngồi tựa ở rộng rãi trong sô pha, hỏi,“Thật chỉ là lại đây xem ta?”

Elena - Boyar một điểm đều không mặt đỏ, nói thẳng,“Thuận tiện hỏi một chút có hay không kình bạo tin tức.”

“Trong khoảng thời gian này tối kình bạo tin tức ngươi không phải khan phát sao?” Matthew điều chỉnh một càng thêm thoải mái tọa tư,“Có vượt thời đại ý nghĩa quyền kích tái, trên địa cầu xấu nhất đạo diễn, phẫn nộ Tiểu Bảo.”

“Nghe nói hắn cho ngươi phát thư mời? Ngươi chuẩn bị đi sao?” Elena - Boyar nhìn thấy Matthew gật đầu, hỏi,“Đến lúc đó có thể mang ta cùng đi sao?”

Trên thư mời viết có thể mang bạn gái, Matthew trực tiếp ứng xuống dưới,“Có thể.” Hắn tiếp lại hỏi,“Uwe Boll đạo diễn trình độ thật có ngươi viết như vậy lạn?”

“Ân...... Nói như thế.” Elena - Boyar hơi trầm ngâm, nói,“Ta thủ hạ một danh phóng viên, từng đến Uwe Boll trường quay tham ban, trừu không phỏng vấn trường quay vài vị công tác nhân viên, hỏi bọn hắn vất vả đánh ra đến đồ là đại phim dở, sẽ không cảm giác lương tâm bất an sao? Ngươi biết kịch tổ nhân như thế nào trả lời sao?”

Không đợi Matthew mở miệng, chính nàng liền cấp ra đáp án,“Bọn họ nói sẽ không, bởi vì bọn họ tuyệt đối sẽ không đi xem chính mình đánh ra đến điện ảnh.”

Matthew nháy mắt không nói gì, thật là có cái dạng gì đạo diễn liền có cái gì dạng kịch tổ công tác nhân viên.

Elena - Boyar còn nói thêm,“Ta hai ngày trước được đến tin tức, Uwe Boll đang tại cùng bạo tuyết liên hệ, nghe nói muốn từ bạo tuyết trong tay cầm đến đứng đầu trò chơi [ ma thú ] điện ảnh cải biên quyền.”

Ma thú đại danh Matthew vẫn là biết đến, nhún vai nói,“Có lẽ Uwe Boll có thể đánh ra một bộ không đồng dạng trò chơi cải biên điện ảnh.”

Elena - Boyar dẫn đầu chuyển đề tài, hỏi,“Ngươi cùng [ I Am Legend ] kịch tổ đàm phán tiến hành thế nào ? Lúc nào có thể chính thức ký ước?”

Matthew trực tiếp trả lời,“Helen còn tại cùng bọn họ đàm, phỏng chừng muốn đợi một đoạn thời gian mới có thể đạt thành hiệp nghị.”

“Vậy ngươi cùng Helen tốt nhất bám chặt một điểm, cũng muốn đề cao cảnh giác, đừng bị người đoạt đi.” Elena - Boyar nhắc nhở nói,“Ta từ C+ bên trong được đến tin tức, [ I Am Legend ] đạo diễn Francis - Lawrence vừa sa thải chính mình người đại diện, gần nhất liền sẽ cùng C+ ký kết chính thức trù tính hiệp ước.”

“Thật?” Matthew lập tức cảnh giác,“Tin tức không sai?”

Elena - Boyar nhận thức Matthew cũng không phải một năm hai năm , lẫn nhau vẫn hỗ trợ cùng có lợi, nói,“TMZ tại C+ có tuyến nhân, ngẫu nhiên có thể được đến một ít tin tức.” Nàng nghĩ nghĩ, tại không chạm đến tự thân công tác bí mật tiền đề dưới, còn nói thêm,“Francis - Lawrence cùng C+ thông đồng cùng một chỗ hẳn là có đoạn thời gian .”

Matthew nhíu mày, Will - Smith chính là C+ hộ khách, hắn cùng với người đại diện đoạn thời gian trước cùng Francis - Lawrence tiếp xúc qua.

“Cám ơn ngươi tin tức, Elaine.” Matthew rất chăm chú nói.

“Chúng ta là lão bằng hữu .” Elena - Boyar cười cười,“Không cần như vậy khách khí.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, nói,“Ta đi cấp Helen - Hermann gọi điện thoại.”

Elena - Boyar tùy ý vẫy tay xuống,“Ngươi đi đi, ta tại trong nhà ngươi chuyển xem xem, như vậy xa hoa nơi ở, ta còn không cẩn thận thưởng thức đâu.”

Matthew đi bên cạnh phòng khách cấp Helen - Hermann gọi điện thoại, Francis - Lawrence sa thải người đại diện là hôm trước sự tình, nàng cũng là vừa được đến tin tức, lại không biết Francis - Lawrence chuyển ném đến C+ kì hạ.

Nói không vài phút, Matthew treo điện thoại, kêu lên Elena - Boyar, cùng nhau chạy tới Thiên Sứ trù tính công ty, cùng Helen - Hermann bàn bạc đối sách.

Thế kỷ thành,C+ ở làm công đại lâu một gian trong phòng hội nghị, Francis - Lawrence ngồi ở luật sư bên cạnh, lắng nghe luật sư vì hắn giải đáp hiệp ước trung mấy cái tựa hồ có nghi vấn điều khoản, tại hắn bên kia, hai danh đạo diễn công hội đại biểu đang ngồi ở chỗ đó, đối diện còn lại là kiên nhẫn đợi Kevin - Hovien.

Rất nhanh, hắn liền sẽ tại luật sư cùng đạo diễn công hội đại biểu chứng kiến cùng giám sát dưới, đồng C+ ký xuống chính thức trù tính hiệp ước.

C+ đại danh cùng thực lực, toàn bộ Hollywood không người không biết, không người không hiểu, tại C+ sau lưng duy trì dưới, rất nhiều truyền thông đều đem C+ đắp nặn thành không gì không làm được tạo tinh máy móc, vô luận là diễn viên, vẫn là đạo diễn, chỉ cần tiến vào C+, phảng phất tất nhiên sẽ lấy được thành công.

Này ảnh hưởng đến rất nhiều người lựa chọn, đừng nói là Francis - Lawrence , liên Matthew đều cho rằng C+ tại Hollywood trong giới thực lực cùng có thể cung cấp tài nguyên, là mặt khác trù tính công ty rất khó so sánh .

Liên lão bài trù tính công ty William Morris đều thoáng kém một bậc.

Hơn nữa C+ còn có một loạt đại minh tinh cùng đại đạo diễn làm bảng hiệu, tưởng không hấp dẫn kia vài trong giới có dã tâm, muốn càng lớn phát triển không gian người đều nan.

Từ Will - Smith cùng Kevin - Van Horn cùng hắn tiếp xúc qua sau, Francis - Lawrence liền chăm chú suy xét qua bọn họ đề nghị, cùng với chính mình tương lai.

Từ quảng cáo đạo diễn chuyển vào Hollywood giới điện ảnh, hắn dùng vẫn là phía trước người đại diện, tên kia người đại diện lệ thuộc vào một nhà trung đẳng quy mô trù tính công ty, ứng đối quảng cáo cùng MV đạo diễn mà nói, xác thật đủ rồi, nhưng tại điện ảnh nghề, lại có vẻ năng lực không đủ.

So sánh dưới,C+ tốt hơn rất nhiều nhiều lắm.

Francis - Lawrence tin tưởng, gia nhập C+ sau, hắn có thể đạt được càng nhiều cơ hội cùng càng tốt phát triển.

“Không thành vấn đề .” Luật sư mà nói tại bên tai vang lên,“Có thể ký hợp đồng.”

Nghe nói như thế, Francis - Lawrence nhìn về phía đạo diễn công hội hai danh đại biểu, trong đó đầu hơi cao gật gật đầu, nói,“Hiệp ước hoàn toàn phù hợp công hội yêu cầu.”

Luật sư cùng công hội tiến hành qua giao nhau xét duyệt, Francis - Lawrence cũng yên tâm, lấy qua bút bi, tại một thức ba phần trên hợp đồng ký xuống chính mình đại danh.

Ký xong hợp đồng, hắn đem một phần giao cho chính mình luật sư, đạo diễn công hội nhân cầm đi một phần làm lập hồ sơ, sau đó Kevin - Van Horn đi tới, cùng hắn nắm tay.

“Hoan nghênh ngươi gia nhập C+.” Kevin - Hovien nhiệt tình đối Francis - Lawrence nói,“Từ hôm nay trở đi,C+ đem vì ngươi cung cấp toàn thế giới xuất sắc nhất tối chất lượng tốt trù tính phục vụ.”

Francis - Lawrence cười cười, chỉ là nói,“Hợp tác khoái trá.”

Hai người khách sáo vài câu, Kevin - Hovien đuổi đi người khác, đợi hội nghị phòng bên trong chỉ còn dư hắn cùng Francis - Lawrence sau, nói,“Hiện tại ngươi nên yên tâm đi?”

Hắn thực ra rất rõ ràng, Francis - Lawrence vẫn không chịu liền Will - Smith tranh đoạt nam chính sự tại kịch tổ phát ra tiếng, vì chính là này phân trù tính hợp đồng.

“Ta vẫn đều tin tưởng ngươi.” Francis - Lawrence tựa hồ nói được đều là thật tâm nói,“Sở dĩ kéo đến hiện tại, là tại làm chuẩn bị cùng đẳng thích hợp cơ hội.”

Will - Smith cùng Kevin - Hovien lúc ấy nói thật sự xinh đẹp, nhưng không đầu hứa hẹn tối không đáng tin, ngốc tử mới sẽ tin tưởng nói không,C+ cũng không phải chưa làm qua thất tín sự.

Từ Kevin - Hovien đưa ra điều kiện, hắn liền tại đẳng, chờ đợi Will - Smith cùng C+ thành ý.

Hollywood đều chú ý trả giá cùng hồi báo giao dịch, Francis - Lawrence cứ việc cho rằng toàn USA thậm chí toàn bộ Tây phương thế giới đều thua thiệt hắc nhân, cũng đối hắc nhân trung xinh đẹp nữ nhân rất có hứng thú, lại đối Will - Smith như vậy nam hắc nhân hứng thú thiếu thiếu, muốn là mặt khác thực chất tính chỗ tốt.

Đương nhiên, hắn rất rõ ràng, dù cho đối Will - Smith có hứng thú, cũng vô pháp làm cái gì, cùng Will - Smith so sánh, hắn chỉ là một tiểu đạo diễn.

Kevin - Hovien còn nói thêm,“Helen - Hermann còn tại cùng Akiva - Goldsman đàm phán, hai bên tiến triển thong thả.” Hắn nhắc nhở nói,“Ta cùng với Akiva - Goldsman cũng tiếp xúc vài lần, hắn chuẩn bị vi Will cử hành thử vai.”

“Ta biết.” Francis - Lawrence cẩn thận châm chước qua đi, lúc này mới nói,“Ta, David - Heimann cùng Akiva - Goldsman đều sẽ tham gia lần này thử vai, ta có nhất định phát ngôn quyền, chỉ cần Will biểu hiện xuất sắc, các ngươi bảng giá thích hợp, lại thêm ta tại kịch tổ làm đạo diễn, lấy đến nam chính vẫn là có tương đối lớn tỷ lệ .”

Kevin - Hovien xem như phát hiện , phía trước Francis - Lawrence không ngừng cường điệu tìm kiếm cơ hội cùng khó khăn tầng tầng, hôm nay trù tính hiệp ước vừa ký kết, phảng phất thay đổi một người, có vẻ đặc biệt tự tin.

Hắn vẫn là tin tưởng Francis - Lawrence có thể ở trên trình độ nhất định ảnh hưởng đến kịch tổ lựa chọn, tuyệt đại đa số dưới tình huống, đạo diễn đối với một bộ phim ảnh hưởng, so diễn viên phải lớn hơn nhiều, hơn nữa căn cứ hắn được đến tin tức, Matthew - Horner dù cho cùng kịch tổ đạt thành hiệp nghị, cũng chỉ là nam chính, Akiva - Goldsman không tính toán khiến hắn tiến người sản xuất đội ngũ.

Cứ như vậy, đạo diễn trên chức nghiệp Tiên Thiên ưu thế càng dễ dàng thể hiện.

“Còn có một điểm, ta tưởng trước tiên đánh với ngươi tiếp đón.” Francis - Lawrence khẩu vị, xa so Kevin - Hovien tưởng tượng lớn,“Này hạng mục trung, còn có một trọng yếu nữ tính vai phụ, Will lấy đến nam chính mà nói, hi vọng hắn có thể duy trì ta tại đây nhân vật thượng lựa chọn Paula Patton.”

Đây là một có chút quen thuộc danh tự, Kevin - Hovien rất nhanh nghĩ tới, đây là một hắc nhân nữ diễn viên, Will - Smith diễn viên chính Hitch trung, nàng đóng vai một tiểu vai phụ.

Tiếp, hắn lại nghĩ tới Beyonce phía trước từng nói lời, có vẻ Francis - Lawrence thật là bạch da hắc tâm a.

Francis - Lawrence mà nói còn không có hoàn, còn nói thêm,“Ta không thể cam đoan Will 100% đạt được nam chính.”

“Ta minh bạch.” Kevin - Hovien gật gật đầu.

Loại sự tình này, ai cũng không thể hoàn toàn cam đoan, trong giới các loại ngoài ý muốn tình huống thường xuyên phát sinh, bằng không bọn họ cũng sẽ không đến tranh đoạt này nam chính .

Francis - Lawrence tiếp tục nói,“Dù cho Will thất bại , cũng muốn nghĩ biện pháp duy trì Paula Patton.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 417: Đá Hắn Ra Cục

Warner nhà sản xuất, cự ly [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] ở Thập Nhất hào studio không tính rất xa một khác gian studio trung, tháng trước vào ở một tân kịch tổ, bất quá kịch tổ trước mắt nhân rất ít, hạng mục tựa hồ vừa mới thôi động, còn không có tiến vào chân chính lên kế hoạch giai đoạn, bắt đầu quay chụp thời gian khẳng định muốn buổi tối rất nhiều.

Tân một tuần kéo ra đại mạc, Matthew đi đến [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] kịch tổ ở huấn luyện dùng loại nhỏ studio, vừa đổi hoàn quần áo tiến vào sân huấn luyện , liền nghe đến có nhân nghị luận, nói nhìn thấy đại minh tinh Will - Smith đi tới Warner nhà sản xuất.

Matthew đương nhiên biết, từ này studio lại hướng bên trong đi một trăm mét, liền có thể nhìn thấy [ I Am Legend ] kịch tổ ở studio.

Will - Smith sớm lại đây, hẳn là vi [ I Am Legend ] nam chính thử vai.

Hắn đi đến vũ khí giá bên cạnh, vừa lấy chính mình quen dùng kia đem Sparta đoản kiếm, James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder hai người liền đi lại đây.

Này hai tên, còn mặc “Ta chết ở Thermopylae chiến dịch” đặc chế T-shirt, bất quá so với phía trước, James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder tinh tráng rất nhiều, trải qua hai tháng chuyên nghiệp hóa huấn luyện sau, hai người trên người cơ nhục hình dáng tương đương rõ ràng.

“Matthew.” Michael - Fassbinder cũng lấy một phen đạo cụ đoản kiếm, hạ giọng, quan tâm hỏi,“Will - Smith có phải hay không đến với ngươi giành nhân vật ?”

James - McAvoy nhướn mày, nói,“Ta mấy ngày này tại Warner nhà sản xuất nơi nơi xem qua , nơi này công trình cổ xưa, không có bất cứ theo dõi nhiếp tượng, chúng ta bên này có sẵn vũ khí, muốn hay không ta tìm khăn trùm đầu, đi ra ngoài......”

“Các ngươi đừng xằng bậy !” Matthew nhanh chóng đánh gãy James - McAvoy mà nói, cường điệu nói,“Đây là Will - Smith ! không phải năm đó không quan trọng huấn luyện quan !”

Hắn biết James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder này hai tên cùng hắn cùng loại, tâm hắc gan lớn thủ lại ngoan, bằng không lúc trước cũng sẽ không lãnh đạo kế hoạch kia vài sự tình.

Matthew còn nói thêm,“Các ngươi yên tâm hảo, này chỉ là kịch tổ tại hướng ta cùng Helen tạo áp lực, khiến chúng ta hạ thấp lợi thế.”

Dùng cùng loại thủ đoạn tiến hành đàm phán, đừng nói là Hollywood , phóng nhãn toàn bộ thương giới, đều là lơ lỏng bình thường sự tình, James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder rất nhanh cũng tưởng minh bạch điểm này.

Nói là nói như vậy, Matthew tại huấn luyện phía trước, đem Bella - Anderson kêu lại đây, khiến nàng chú ý dưới [ I Am Legend ] kịch tổ bên kia tình huống.

Trải qua hai tháng cơ sở kiện thân sau, sở hữu biểu diễn Sparta dũng sĩ diễn viên, cũng bắt đầu cơ bản kiếm thuật cùng động tác huấn luyện.

Như là loại này tràn ngập đại lượng động tác hí Sử Thi phim chiến tranh quay chụp, tại diễn viên quyển công nhận so phim văn nghệ diễn lên độ khó lớn hơn, dù cho có đặc kĩ diễn viên làm thế thân, nhưng rất nhiều động tác màn ảnh, diễn viên cũng cần tự mình ra trận, bởi vậy quay chụp phía trước đại lượng tiền kỳ huấn luyện cùng tập luyện là tất yếu .

Cho dù là Matthew loại này thiên phú đột xuất gia hỏa, cũng cho rằng này so quay chụp phim văn nghệ đem chính mình nhốt tại bên trong một gian phòng nghiên cứu nhân vật càng thêm tốn thời gian tốn sức lực.

“Đợi đã, Matthew.” Động tác chỉ đạo kêu ngừng Matthew huấn luyện, đi tới nói,“Này động tác không đối.”

Hắn tiếp nhận Matthew trong tay đạo cụ trường mâu, làm động tác làm mẫu, đồng thời nói,“Ngươi thảy trường mâu đối phó là trung cự ly ngắn địch nhân, không cần giống thảy tiêu thương như vậy hướng trời cao ném, muốn bắn ngang.”

Matthew gật gật đầu,“Ta biết.”

Huấn luyện khẳng định sẽ gia nhập rất nhiều hiện đại hoá nguyên tố cùng càng thêm có xem xét tính động tác, chung quy đây là một bộ điện ảnh.

Một giờ huấn luyện sau, động tác chỉ đạo đem bao gồm Matthew ở bên trong sở hữu Sparta dũng sĩ tập kết cùng một chỗ, luyện tập Sparta hàng ngũ, tuy rằng diễn viên không có ba trăm dũng sĩ như vậy khoa trương, chỉ có hơn ba mươi cá nhân, càng nhiều Sparta chiến sĩ là tại quay chụp hoàn thành sau, lấy máy tính kỹ thuật tiến hành hậu kỳ tăng thêm, nhưng hơn ba mươi cá nhân muốn tại cùng hàng ngũ trung, giống quân đội như vậy tận khả năng bảo trì đều nhịp, mà không phải quân lính tản mạn, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng.

Này cần đại lượng huấn luyện.

Buổi sáng mười giờ, huấn luyện tạm thời tạm thời kết thúc, tiến vào nghỉ ngơi thời gian, Matthew vừa đi đến nghỉ ngơi khu, Bella - Anderson liền đi lại đây.

“Will - Smith mười lăm phút phía trước ly khai Warner nhà sản xuất.” Bella - Anderson nói khẽ với Matthew nói,“[ I Am Legend ] đạo diễn Francis - Lawrence vẫn đem hắn đưa đến nhà sản xuất cửa.”

Matthew gật gật đầu,“Ta biết.”

Bella - Anderson còn nói thêm,“Ta từ nhà sản xuất một duy hộ công nhân chỗ đó nghe được, Francis - Lawrence cùng Will - Smith từ hắn bên kia trải qua khi, đang nói nhất định sẽ duy trì Will - Smith lấy xuống nam chính linh tinh mà nói.”

“Ân.” Matthew trầm mặc một hồi, lại dặn dò nói,“Bella, ngươi tiếp tục chú ý [ I Am Legend ] kịch tổ bên kia tình huống.”

“Ta minh bạch.” Bella - Anderson khẽ gật đầu.

“Akiva - Goldsman cùng kịch tổ tuyển hôm nay khiến Will - Smith tới tham gia thử vai.” Matthew lắc lắc đầu,“Đây là muốn bức bách ta làm ra càng nhiều nhượng bộ.”

Bella - Anderson cũng có thể nhìn thấy điểm này,“Buổi chiều chính là Helen cùng kịch tổ một đợt mới đàm phán, bọn họ mục đích rất rõ ràng.”

Phía trước, nàng còn hảo kì Will - Smith vì cái gì muốn phối hợp Akiva - Goldsman cùng [ I Am Legend ] kịch tổ, hiện tại không khó nhìn ra, Will - Smith là tính toán lấy xuống này nam chính.

“Helen lúc nào lại đây?” Matthew hỏi.

“Muốn giữa trưa.” Bella - Anderson lấy di động ra mắt nhìn,“Ta nửa giờ phía trước liên hệ qua nàng, nàng nói muốn hỏi thăm rõ ràng cụ thể tình huống lại đến bên này.”

Huấn luyện rất nhanh lại bắt đầu, Matthew tạm thời đem Will - Smith thử vai sự tình phóng tới một bên, tập trung tinh lực tiến hành huấn luyện, hắn cùng với vài danh đặc kĩ diễn viên muốn diễn luyện quay chụp khi động tác hí, không tập trung tinh lực mà nói, lấy hắn lực đạo cùng tốc độ, rất dễ dàng thương đến nhân.

Giữa trưa huấn luyện kết thúc, cơm trưa bắt đầu phía trước, Matthew gặp được chạy tới Helen - Hermann.

“Will - Smith tiến hành vô trang thử vai......”

Warner nhà sản xuất ngoại một nhà trong phòng ăn, Helen - Hermann đối ăn cơm trưa Matthew nói,“Chủ trì thử vai người là đạo diễn Francis - Lawrence, kẻ tham dự còn có Akiva - Goldsman cùng David - Heimann, cùng với một danh nhiếp ảnh sư, cụ thể tình huống thế nào, ta liền hỏi thăm không đến .”

Nàng hai tay giao nhau đặt ở bàn cơm bên trên,“Bất quá, thử vai chấm dứt sau, Francis - Lawrence cường liệt đề nghị Akiva - Goldsman sử dụng Will - Smith đảm nhiệm nam chính ! hơn nữa......”

Matthew ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện, Helen - Hermann thở dài,“Francis - Lawrence này đạo diễn tồn tại, đối với chúng ta đến nói là phi thường lớn phiền toái, ta từ cùng hắn hợp tác qua Black Eyed Peas cùng Avril - Lavigne người đại diện chỗ đó nghe được, Francis - Lawrence là chân chính phái tả, phi thường đồng tình hắc nhân, trước mắt còn cùng một gọi là Paula Patton hắc nhân diễn viên quan hệ chặt chẽ, thậm chí có thể nói hắn màu trắng làn da phía dưới, có một khỏa màu đen trái tim.”

Đối với Helen - Hermann mà nói, Matthew ngược lại là không phải tính rất ngoài ý muốn, hắn tại trong giới này vài năm, cũng gặp qua không thiếu chân chính dẫn cùng thích hắc nhân người da trắng.

Không có những người này chân tâm duy trì mà nói, Hollywood thức chính trị chính xác, cũng không khả năng diễn biến thành như bây giờ.

Matthew bao nhiêu có điểm đau đầu, chẳng sợ phóng nhãn toàn mĩ, Will - Smith đều là hắc nhân trung người nổi bật.

Helen - Hermann còn nói thêm,“Ta tại C+ thu phát thất đãi qua, này hai ngày chuyên môn nhờ vào quan hệ hỏi thăm , duy trì Will - Smith làm [ I Am Legend ] đạo diễn, là Francis - Lawrence cùng C+ phương diện đạt thành giao dịch, hơn nữa C+ đại bài người đại diện Kevin - Hovien cũng cùng Francis - Lawrence làm ra hứa hẹn, sẽ duy trì Paula Patton biểu diễn trong kịch bản cái kia nữ phụ.”

“Cái gì?” Matthew nhíu mày,“Ta cũng muốn nhân vật này.”

Helen - Hermann mấy ngày hôm trước liền nghe Matthew nói qua hắn tính toán, lập tức nhắc nhở nói,“Vẫn là xác định nam chính, lại đẩy vào của ngươi kế hoạch cũng không muộn.”

Matthew buông xuống dao nĩa,“Một đạo diễn, đối kịch tổ ảnh hưởng vẫn là rất lớn . Helen, chúng ta có phải hay không muốn càng thêm cẩn thận, để tránh lật thuyền.”

“Ân.” Helen - Hermann thận trọng gật gật đầu,“Francis - Lawrence minh xác đứng ở Will - Smith một bên, hơn nữa muốn hắn chuyện xấu bạn gái biểu diễn nữ phụ, dù cho chúng ta thuận lợi cùng kịch tổ ký ước, này đối với ngươi mà nói cũng không phải hảo sự.”

Matthew gãi gãi lông mi,“Một đạo diễn, có thể làm sự nhiều lắm.” Hắn chung quy không phải tân nhân diễn viên, tham dự quay chụp kinh nghiệm phong phú,“Nếu Francis - Lawrence muốn tại trường quay nhằm vào ta, thật rất dễ dàng .”

So với không có bất cứ sản xuất quyền diễn viên, đạo diễn thiên nhiên chiếm cứ ưu thế.

Ngón tay nhẹ nhàng giữ bàn ăn, Matthew nhíu mày tự hỏi một hồi, hỏi,“Helen, ta muốn lấy đến nhân vật này, còn muốn trên danh nghĩa người sản xuất”

Thực ra tốt nhất biện pháp là trực tiếp đá Francis - Lawrence ra cục, nhưng ở như vậy một hạng mục bên trên, diễn viên muốn đá đạo diễn ra cục cũng không dễ dàng, thậm chí phi thường khó.

Nhưng hắn có thể đứng hàng người sản xuất hàng ngũ mà nói, đủ để vững vàng áp qua Francis - Lawrence.

Đương nhiên, nếu có thể tìm đến thích hợp cơ hội, hắn thủ tuyển vẫn là đá Francis - Lawrence ra cục.

Matthew cùng Helen - Hermann trao đổi ý nghĩ của mình, Helen - Hermann cũng có chút tán thành.

Warner nhà sản xuất phụ cận một khác gia trong phòng ăn, Akiva - Goldsman cùng Francis - Lawrence đang ngồi ở nhất trương bàn ăn bên cạnh hưởng dụng cơm trưa.

“Ta cho rằng, Will - Smith so Matthew - Horner càng thích hợp này hạng mục.” Francis - Lawrence chủ động nói,“Will - Smith tại người da trắng người xem trung vẫn phi thường được hoan nghênh, mà ở số ít tộc duệ người xem trung, trời sinh liền có ưu thế, đây là Matthew - Horner không có cách nào khác so .”

Akiva - Goldsman không nói gì, thủy chung đang tự hỏi.

Francis - Lawrence còn nói thêm,“Kỹ xảo biểu diễn phương diện, Will - Smith so Matthew - Horner cường nhiều lắm, đây là một bộ kịch một vai, ta phi thường hoài nghi Matthew - Horner kỹ xảo biểu diễn, lấy hắn qua lại ở trong phim đùa giỡn soái phẫn khốc biểu diễn phong cách, hắn có thể chống đỡ được như vậy một bộ phim sao?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 418: Phản Xã Hội

Dùng xong cơm trưa, Akiva - Goldsman quay trở về Warner nhà sản xuất, trên đường cũng tại suy xét Francis - Lawrence mà nói, Matthew - Horner cùng Will - Smith đều có ưu thế, bất quá Matthew - Horner cùng hắn hợp tác qua một lần, càng thêm quen thuộc, Will - Smith phía trước không như thế nào đánh qua giao tế.

Xuất phát từ để ngừa vạn nhất suy xét, hắn phía trước chuyên môn tìm người lý giải qua Will - Smith thù lao, từ [ quyền vương Ali ] bắt đầu, Will - Smith chính thức tiến vào hai ngàn vạn câu lạc bộ, theo sau [ hắc y nhân 2] thù lao là 2000 vạn dollar cộng thêm 10% box office phân thành,[ tuyệt đối chiến cảnh 2] chẳng những tiền kỳ thù lao cao tới 2000 vạn dollar, hậu kỳ phân thành tỉ lệ càng là đạt tới 20% nhiều.

[ ta cùng với người máy ] ngược lại là không có box office phân thành, thù lao lại đạt tới 2800 vạn dollar này một khủng bố đẳng cấp.

Không cần cùng Will - Smith người đại diện nói chuyện nhiều, Akiva - Goldsman cũng biết, Will - Smith thù lao không có khả năng thấp hơn 2000 vạn dollar.

Trải qua phía trước cùng Helen - Hermann mấy lần đàm phán giao phong, hắn đối nam chính thù lao tâm lý điểm mấu chốt đã từ 1500 vạn dollar bên trên tăng tới 2000 vạn dollar, lại nhiều mà nói, đừng nói là hắn , Warner Bros cũng sẽ có ý kiến.

Matthew - Horner cùng Helen - Hermann không chịu giảm giá, Will - Smith phương diện lại chỉ cần 2000 vạn dollar thù lao mà nói, hắn có thể suy xét Francis - Lawrence ý kiến, dùng Will - Smith thay thế được Matthew - Horner ra nhậm nam chính.

Phía trước cùng Kevin - Hovien tiếp xúc trung, Akiva - Goldsman từng thử qua, Will - Smith phương diện điểm mấu chốt giống như chính là 2000 vạn dollar.

“Cha ta là C+ người sáng lập chi nhất, điểm ấy ngươi biết.”

Từ phòng ăn (nhà hàng) đi ra, Helen - Hermann biên hướng tới Warner nhà sản xuất đại môn đi, vừa đối bên tay trái Matthew nói,“Tuy rằng sau này hắn tại C+ quyền lực đấu tranh trung ra cục, năm đó duy trì hắn người cũng cơ bản đều ly khai, nhưng cũng có mấy cái quan hệ ẩn nấp nhân, lưu tại C+, ta chuyên môn đi hỏi mà nói, bọn họ ít nhiều sẽ cho ta một điểm tin tức.”

Matthew sớm liền nghe Helen - Hermann nói qua nàng gia thế.

Hai người tiến vào Warner nhà sản xuất, Helen - Hermann còn nói thêm,“Will - Smith cùng Kevin - Hovien điểm mấu chốt là hai ngàn vạn dollar, tại một thương nghiệp đại chế tác hạng mục bên trên, bọn họ tuyệt sẽ không chủ động rời khỏi hai ngàn vạn câu lạc bộ.”

Nàng quay đầu nhìn Matthew liếc nhìn,“Liền theo ta phía trước với ngươi nói như vậy, nếu chủ động giảm giá , như vậy kế tiếp nhân vật, bên phim cũng liền có quang minh chính đại ép giá lý do.”

Matthew rất rõ ràng đạo lý này, nói,“Hai ngàn vạn câu lạc bộ rời khỏi đến dễ dàng, muốn lại trở về liền khó .”

Hai ngàn vạn câu lạc bộ đối với không thiếu Hollywood ngôi sao lực hấp dẫn, thậm chí muốn vượt qua Oscar tốt nhất nam chính, chỉ cần có khả năng, ai cũng không tưởng chủ động rời khỏi đến.

Helen - Hermann cùng Matthew vừa nói vừa hướng tới [ I Am Legend ] kịch tổ ở studio đi, dựa theo ban đầu kế hoạch, Matthew tại Helen - Hermann cùng kịch tổ hai vị người sản xuất đàm phán phía trước, sẽ cùng Akiva - Goldsman gặp được một mặt.

Chung quy hắn cùng Akiva - Goldsman từng có hợp tác,[ Smith vợ chồng ] cũng là một bộ box office đại bán phim.

“Nghe nói Kevin - Hovien rất có lực ảnh hưởng?” Matthew hỏi.

C+ tên tuổi thật sự là rất vang dội , hắn không có khả năng không chịu đến truyền thông đưa tin ảnh hưởng.

“Không cần lo lắng.” Helen - Hermann tựa hồ biết hắn suy nghĩ cái gì,“Kevin - Hovien chỉ là C+ phần đông tiểu phía đối tác chi nhất.”

Nàng bỗng nhiên cười cười,“Trước kia C+ quan hệ xã hội tuyên truyền tạo thế, đem C+ thần thoại , thậm chí ngay cả C+ một ít phía đối tác chính mình đều tin tưởng,C+ là bọn họ trong tay mọi việc đều thuận lợi công cụ, bọn họ lại quên ,C+ sớm liền không phải người đại diện C+ .”

Matthew kỳ quái,“Lời này như thế nào giảng?C+ không phải người đại diện kết phường chế sao?”

Helen - Hermann lắc lắc đầu,“Người đại diện?C+ sở hữu người đại diện thêm vào cùng một chỗ, mới có được C+ bao nhiêu cổ phần?C+ chân chính quyền sở hữu thuộc về TPG Capital, TPG Capital công ty nắm có C+ tuyệt đối cổ phần khống chế quyền.”

Này mấy đều là Matthew sở không lý giải , bất quá hắn không nói thêm gì, Helen - Hermann cùng C+ ở giữa có qua không khoái, nàng đối C+ đánh giá cũng không tất chân thật công bằng.

Hai người rất nhanh đi bộ đi tới [ I Am Legend ] kịch tổ ở studio, studio đặt rất nhiều vật phẩm, kịch tổ hiển nhiên đã bắt đầu tiền kỳ trù bị công tác.

Có công tác nhân viên mang theo Matthew vào Akiva - Goldsman ở lâm thời văn phòng, văn phòng trung không chỉ Akiva - Goldsman một người, còn có một danh để màu đen tóc ngắn trung niên nhân.

Helen - Hermann muốn chuẩn bị một hồi đàm phán, đẳng Matthew rời đi sau, mới sẽ quá khứ.

“Hải, Matthew.”

Akiva - Goldsman chủ động lại đây cùng hắn bắt tay, nhiệt tình nói,“Chúng ta có thật dài thời gian không gặp đi?”

Nghe hắn khẩu khí, phảng phất song phương gian đàm phán phi thường thuận lợi, không có gặp được bất cứ khác nhau như vậy.

“Là đã lâu không gặp .” Matthew dùng lực nắm dưới Akiva - Goldsman tay, cũng rất nhiệt tình nói,“Ta phi thường hoài niệm chúng ta cùng nhau hợp tác [ Smith vợ chồng ] khi ăn ý.”

Akiva - Goldsman nở nụ cười, tiếp hướng Matthew giới thiệu cái kia tóc ngắn trung niên nhân,“Matthew, đây là David - Heimann, đến từ Warner Bros người sản xuất.”

Hắn lại hướng David - Heimann giới thiệu Matthew,“David, đây là Matthew - Horner, thực không sai diễn viên.”

Matthew cùng David - Heimann bắt tay vấn an, sau đó nói,“David, ngươi là vi thực không sai người sản xuất, không có ngươi ta liền nhìn không tới Harry Potter điện ảnh .”

Lời này chính cào tại David - Heimann chỗ ngứa, David - Heimann cười nói,“Ta chỉ là vận khí tốt, gặp Joanna - Rowling, thứ tốt vĩnh viễn sẽ không bị mai một.”

Không cần nhiều lời, Matthew cũng có thể đoán được, David - Heimann tại trong kịch tổ, đại biểu là đầu tư phương Warner Bros lợi ích.

Thực ra không cần Akiva - Goldsman giới thiệu, Matthew cũng nhận ra David - Heimann, này vài năm tên của hắn cùng ảnh chụp thường xuyên đi theo [ Harry Potter ] hệ liệt điện ảnh, xuất hiện ở báo chí tạp chí giải trí trang thượng.

Tuy rằng Michael - Barnathan là Warner Bros chuyên môn vi [ Harry Potter ] hệ liệt điện ảnh cam kết đệ nhất người sản xuất, nhưng chú ý qua này hệ liệt người đều biết, chân chính hướng Warner Bros đề cử [ Harry Potter ] hệ liệt người là David - Heimann.

Dựa theo Matthew xem qua truyền thông đưa tin thuyết pháp, sớm ở 1997 năm, David - Heimann tại xem xét một phim thiếu nhi kịch bản khi, hắn trợ thủ đem Joanna - Rowling [ Harry Potter cùng ma pháp thạch ] đề cử cho hắn, này quyển sách khi đó lẳng lặng nằm ở tiệm sách trên kệ hàng, thiếu nhân hỏi thăm.

Sự tình phía sau trên cơ bản tất cả mọi người biết, David - Heimann liên tiếp cùng Joanna - Rowling ăn mấy đốn cơm trưa, thương thảo cải biên sự tình, sau đó đề cử cho Warner Bros, Warner Bros nhận ra này hệ liệt thương nghiệp tiềm lực, triệu tập cự đại tài lực, vật lực cùng nhân lực, tại toàn bộ Tây phương thế giới gióng trống khua chiêng làm tuyên truyền marketing,[ Harry Potter ] hệ liệt cũng từ một tháng bán không ra ngoài bao nhiêu bản ít có tiểu thuyết, biến thành hỏa biến toàn thế giới bạo khoản.

Này hệ liệt có thể nói khiến Matthew đầy đủ nhận thức đến tuyên truyền marketing tầm quan trọng, dùng một ít truyền thông lời đến nói, nếu không có Warner Bros khuynh lực tạo ra, căn bản không có khả năng có [ Harry Potter ] hệ liệt hỏa bạo.

Matthew lúc trước luyện tập đọc khi, cũng xem qua [ Harry Potter ] đã xuất bản mấy bản sách báo, điện ảnh cũng đại khái xem qua [ Harry Potter cùng ma pháp thạch ], đại khái là thói quen Đông Phương thức pháp thuật cùng thần thoại, hắn đối [ Harry Potter ] hệ liệt không có bất cứ cảm giác, cũng không nhận ra được này hệ liệt đến cùng hảo tại nơi nào.

Thậm chí, hắn cho rằng từng tại mỗ điểm đọc qua một ít tiểu thuyết, từ não động đến thiết lập lại đến tình tiết, hoàn bạo [ Harry Potter ] hệ liệt.

Đáng tiếc, kia vài thư sau lưng không có Warner Bros, không có khả năng giống Joanna - Rowling may mắn như vậy.

Hắn đến nay đều cho rằng, Joanna - Rowling có thể có hôm nay thành tựu, viết ra [ Harry Potter ] hệ liệt chỉ là cơ sở, mấu chốt nhất vẫn là nàng chiếm được Warner Bros duy trì.

Cho nên, Matthew từ diễn viên chính điện ảnh tới nay, trừ từng ký ức, lục đại công ty hạng mục, cũng là hắn ảnh hưởng hắn lựa chọn một nhân tố.

“Ta tham diễn [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] đang tại cùng Warner Bros hợp tác.”

Đàm phán bắt đầu phía trước lần này gặp, Matthew mới là chân chính nhân vật chính, hắn đối David - Heimann nói,“Ta rất tưởng tiếp tục cùng Warner Bros hợp tác, ta tưởng chúng ta nhất định có thể ở hợp tác thượng đạt thành nhất trí.”

“Đương nhiên !” David - Heimann cười cười, Warner Bros bất mãn là Matthew ra giá, mà không phải hắn thương nghiệp giá trị cùng kêu gọi lực,“Hiện tại Hollywood sở hữu công ty sản xuất phim đều tưởng cùng Matthew - Horner hợp tác.”

Matthew cố ý lộ ra sửng sốt bộ dáng,“Không nghĩ tới ta như vậy bán chạy a.” Hắn lại đối Akiva - Goldsman nói đùa,“Đẳng [ I Am Legend ] quay chụp, ngươi nhất định phải cho ta chuẩn bị một ngoài lề số đặc biệt, khiến kia vài bịa đặt chúng ta đàm phán vỡ tan nhân, chính mình đánh mặt mình.”

Akiva - Goldsman gật gật đầu,“Không thành vấn đề.”

Matthew thu liễm lên tươi cười, chăm chú nói,“Mấy ngày hôm trước, ta đến New York tham gia [ Cướp biển vùng Caribbean: Dead Man's Chest ] tuyên truyền thông cáo, riêng đi đệ nhất đại đạo cùng phố Wall chuyển chuyển, ta lúc ấy liền tại tưởng, nếu toàn New York chỉ còn lại có ta một người, nên như thế nào qua? Cái loại này đi ở nhà cao tầng gian cô độc, hay không sẽ để người buồn bực phát cuồng?”

Akiva - Goldsman nói tiếp nói,“Bất đồng nhân khả năng sẽ có bất đồng cảm thụ, nếu là ta mà nói, nhất định sẽ điên mất.”

David - Heimann gật đầu,“Nhân dù sao cũng là xã hội hình động vật.”

“Rất có đạo lý.” Matthew đầu tiên là gật đầu, tiếp còn nói thêm,“Không biết vì sao, ta khi đó ngược lại cảm giác sẽ hưởng thụ loại này cô độc, đại khái là một loại ảo giác đi, chẳng lẽ ta phản xã hội?”

Nói xong, chính hắn liền nở nụ cười, David - Heimann cùng Akiva - Goldsman cũng cười lên.

Hàn huyên hơn nửa giờ, Matthew lấy [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] bên kia có công tác muốn bận rộn làm lý do, cáo từ ly khai văn phòng.

Helen - Hermann rất nhanh đi vào, cùng hai vị người sản xuất đàm phán.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 419: Hai Ngàn Vạn Câu Lạc Bộ

Không lớn văn phòng trung kiếm giương nỏ trương, không khí cực kỳ khẩn trương, phảng phất ngay cả không khí đều ngưng trệ như vậy, Helen - Hermann một mình ngồi ở trên một cái ghế, sắc mặt bình tĩnh đối mặt David - Heimann cùng Akiva - Goldsman hai người.

Đàm phán đã tiến hành hơn một giờ, trải qua hơn luân giao phong sau, song phương bảng giá càng ngày càng tiếp cận .

“1800 vạn dollar thù lao chúng ta không thể nhận.” Helen - Hermann nhàn nhạt nói,“Vì biểu hiện thành ý, chúng ta đã trước đem hậu kỳ phân thành tỉ lệ từ 10% hạ thấp đến 5%, lại đem phân thành phạm vi từ toàn cầu box office giảm bớt đến Bắc Mĩ box office.”

Nàng đột nhiên tăng thêm ngữ khí,“Chúng ta đối với lần này hợp tác, có đầy đủ thành ý !”

Akiva - Goldsman lại không đồng tình,“2000 vạn dollar gia 5% Bắc Mĩ box office phân thành cũng gọi có thành ý?”

Helen - Hermann lại khôi phục kia phó đạm mạc ngữ điệu,“Một liên tục ngũ bộ điện ảnh đại bán diễn viên, chẳng lẽ không trị như vậy thù lao sao? Xem xem gần nhất ba năm, Matthew diễn viên chính điện ảnh box office, hoàn bạo Will - Smith !”

Điểm này, Akiva - Goldsman không thể phủ nhận, chung quy số liệu đặt ở nơi này.

David - Heimann lúc này vẫn ở bàng quan, không có mở miệng nói chuyện, hắn tại kịch tổ đại biểu Warner Bros lợi ích, cũng biết đầu tư phương Warner Bros thực ra rất xem hảo Matthew - Horner thương nghiệp giá trị cùng thị trường kêu gọi lực, bất mãn chỉ là muốn ra giá trên trời thù lao.

Warner Bros điểm mấu chốt ở địa phương nào, hắn tự nhiên cũng biết.

Lúc trước hắn tán đồng công khai chiêu mộ diễn viên, là vì ép giá, hiện tại mục đích cơ bản đạt tới .

Mắt thấy đàm phán lại muốn mắc cạn, David - Heimann chủ động mở miệng nói,“Hai vị, có thể hay không thoáng lãnh tĩnh một chút?”

Helen - Hermann cùng Akiva - Goldsman đều nhìn về David - Heimann bên này.

David - Heimann còn nói thêm,“Có thể nghe ta nói vài câu sao?”

“Đương nhiên.” Helen - Hermann gật đầu.

Akiva - Goldsman cũng sẽ không cự tuyệt,“David, cứ việc nói.”

“Hạng mục đã bắt đầu trù bị , nam chính là trọng yếu nhất, chúng ta không có khả năng tại đây mặt trên trì hoãn lâu lắm.” David - Heimann trước nhìn nhìn Helen - Hermann, lại nhìn nhìn Akiva - Goldsman, nói,“Ta xem không bằng như vậy, chúng ta song phương phần mình thoái nhượng một bước, như thế nào?”

Helen - Hermann không nói gì, chỉ là nhìn Akiva - Goldsman, Akiva - Goldsman cũng không có mở miệng ý tứ.

David - Heimann tiếp tục nói,“Ta có đề nghị, các ngươi suy xét một chút.”

Hắn trước đối Helen - Hermann nói,“Helen, Matthew box office kêu gọi lực chúng ta đều rất rõ ràng, hắn là một vị phi thường chất lượng tốt thương nghiệp cự tinh, nhưng box office phân thành này một khối, liên lụy đến phương phương diện lợi ích, phi thường khó có thể cân nhắc, không bằng bỏ đi box office phân thành, đề cao cơ sở thù lao.”

Tiếp, hắn lại đối Akiva - Goldsman nói,“Chúng ta tại cơ sở thù lao phương diện lại thêm 200 vạn dollar, khiến Matthew có thể chen thân 2000 vạn dollar câu lạc bộ, như thế nào?”

Trước đây trải qua cùng Helen - Hermann vài vòng đàm phán cùng cò kè mặc cả, Akiva - Goldsman điểm mấu chốt cũng bay lên đến 2000 vạn dollar.

Helen - Hermann cùng Matthew thương định , chính là tận khả năng tranh thủ đến 2000 vạn dollar thù lao, chen thân 2000 vạn câu lạc bộ hàng ngũ.

Tuy rằng 2000 vạn câu lạc bộ cự ly 20+20 siêu cấp cự tinh thù lao tiêu xứng còn tương đương xa xôi, nhưng có thể đi vào này một hàng ngũ diễn viên, không chỗ nào không phải là nhất tuyến trong tối hồng được hoan nghênh nhất ngôi sao.

Akiva - Goldsman rất rõ ràng, không thể lại cấp Helen - Hermann tăng giá cơ hội, cố ý đợi một hồi lâu, mới chậm rãi nói,“Ta có thể phối hợp kịch tổ lại từ mặt khác phương diện chen ra 200 vạn dollar phí dụng, gia tại Matthew thù lao mặt trên.”

Hắn ngữ khí trở nên tương đương cường ngạnh,“2000 vạn dollar là cuối cùng báo giá ! Helen, nếu các ngươi còn bất đồng ý mà nói, ta chỉ có thể suy xét Will - Smith , hắn thử vai hiệu quả tương đương xuất sắc, cũng đối với này nhân vật phi thường cảm thấy hứng thú.”

Helen - Hermann vẫn trầm mặc, cứ việc Akiva - Goldsman báo giá đã đạt tới mong muốn, lại không nóng lòng mở miệng, chung quy Matthew còn có mặt khác yêu cầu.

Trong văn phòng trong lúc nhất thời im lặng xuống dưới, David - Heimann khẽ nhíu mày,2000 vạn dollar đối với hôm nay Matthew - Horner đến nói, tuyệt đối được cho là một phần xứng đôi thù lao.

Akiva - Goldsman thì tại kiên nhẫn chờ đợi, hắn còn có kiên nhẫn lại đợi một đoạn thời gian.

Helen - Hermann trầm mặc chừng hai phút, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm vẫn là như vậy bình tĩnh,“Có thể.”

David - Heimann cùng Akiva - Goldsman đồng thời thở ra nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần có thể ở thù lao này lớn nhất khác nhau thượng đạt thành nhất trí, mặt khác kia vài tiểu điều kiện đều đáng nói.

Helen - Hermann ánh mắt từ David - Heimann cùng Akiva - Goldsman trên mặt nhanh chóng đảo qua, còn nói thêm,“Ta cùng Matthew có thể nhận 2000 vạn dollar thù lao, buông tay hậu kỳ box office phân thành, nhưng có hai tiểu tiểu điều kiện.”

Akiva - Goldsman cũng không phải đệ nhất thiên đương người sản xuất, biết đại bài ngôi sao hiệp ước thường thường phụ gia rất nhiều cá nhân yêu thích phương diện yêu cầu, nói thẳng,“Giảng đi, Helen.”

“Thứ nhất.” Helen - Hermann trên mặt đã treo mỉm cười,“Trong kịch bản có một nữ phụ, Matthew yêu cầu tại đây nhân vật diễn viên sử dụng thượng, có đề nghị quyền.”

Francis - Lawrence phía trước cũng nói qua này diễn viên nhân tuyển vấn đề, Akiva - Goldsman châm chước một phen, chậm rãi gật đầu,“Matthew có thể hướng kịch tổ đề cử thích hợp diễn viên, nếu không thích hợp mà nói, ta sẽ cự tuyệt.”

Matthew có thể đề cử, Francis - Lawrence cũng có thể đề cử, về phần cuối cùng dùng ai, xem thử vai hiệu quả hảo.

Akiva - Goldsman có đầy đủ kinh nghiệm xử lý phương diện này vấn đề.

Helen - Hermann hài lòng gật gật đầu, sau đó đưa ra thứ hai yêu cầu,“Matthew muốn treo danh liên hợp người sản xuất, tiến vào người sản xuất hàng ngũ.”

Francis - Lawrence hoàn toàn thiên hướng C+ cùng Will - Smith, lại ở trên vai phụ có lợi ích xung đột, tốt nhất biện pháp đương nhiên là đem hắn bully điệu, nhưng cho dù là ngôi sao tuyến đầu, trực tiếp bully Francis - Lawrence như vậy đạo diễn, cũng muốn tìm kiếm thích hợp cơ hội.

Hollywood là người sản xuất trung tâm chế, không phải ngôi sao trung tâm chế, kịch tổ chân chính quyết sách giả là Akiva - Goldsman.

“Matthew sẽ không can thiệp hạng mục vận tác.” Helen - Hermann tự nhiên biết hai vị người sản xuất khẳng định có sở băn khoăn, còn nói thêm,“Gần nhất trong khoảng thời gian này, về Matthew sẽ bị kịch tổ buông tay lời đồn đãi truyền được ồn ào huyên náo, chúng ta hi vọng kịch tổ có thể sử dụng một phương thức, đến biểu hiện Matthew tại kịch tổ địa vị cùng đối [ I Am Legend ] tầm quan trọng.”

David - Heimann khẽ gật đầu, trên danh nghĩa liên hợp người sản xuất càng nhiều cũng là biểu hiện tại kịch tổ hạch tâm địa vị cùng tầm quan trọng.

Helen - Hermann tiếp tục nói,“Liên hợp người sản xuất thù lao, Matthew có thể lấy tượng trưng tính một dollar.”

Những lời này đánh mất Akiva - Goldsman một ít băn khoăn, liên hợp người sản xuất tại Hollywood chức vị định giới hạn tuy rằng tương đối mơ hồ, nhưng càng nhiều là một vị địa vị tượng trưng.

Tỷ như có người bộ phận đầu tư phim, kịch tổ có khả năng liền sẽ cho hắn một liên hợp người sản xuất chức vị.

Helen - Hermann nhìn thấy David - Heimann cùng Akiva - Goldsman vẫn không lên tiếng, không có sốt ruột, kiên nhẫn ngồi trên sô pha chờ đợi.

David - Heimann cùng Akiva - Goldsman trao đổi một ánh mắt, Akiva - Goldsman mở miệng nói,“Helen, điểm này chúng ta cần thận trọng suy xét một chút, còn muốn trưng cầu Warner Bros ý kiến, qua vài ngày lại cho ngươi hồi phục.”

Helen - Hermann gật gật đầu,“Có thể.”

Nàng có thể nghe được đi ra, David - Heimann cùng Akiva - Goldsman hẳn là sẽ không phản đối.

Đàm phán tạm thời bỏ dở, Helen - Hermann thừa dịp nghỉ ngơi thời gian, đi ra ngoài cấp Matthew đánh một cuộc điện thoại.

Matthew vừa lúc cũng tại nghỉ ngơi, tiếp đến điện thoại, nghe Helen - Hermann ngắn gọn nói xong đàm phán trải qua, hài lòng gật gật đầu, nói,“Vất vả ngươi , Helen.”

Đối mặt Akiva - Goldsman như vậy người sản xuất, cuối cùng có thể lấy đến 2000 vạn dollar thù lao cũng không dễ dàng, huống chi liên hợp người sản xuất.

Tại Hollywood hệ thống bên trong, bởi vì phim thương nghiệp thuộc tính, quyết định người sản xuất là một bộ phim chúa tể, có quyền quyết định quay chụp phim hết thảy sự vụ, bao gồm đầu chụp cái dạng gì kịch bản, cam kết đạo diễn, nhiếp ảnh sư, diễn viên cùng phái ra phim giám chế đại biểu nó quản lý làm phim tài chính, xét duyệt quay chụp kinh phí cũng khống chế quay phim toàn quá trình.

Nếu nói đạo diễn là một bộ điện ảnh linh hồn, người sản xuất có thể coi là là một bộ điện ảnh thân sinh cha mẹ .

Người sản xuất hoàn toàn khống chế điện ảnh quay chụp tài chính, là toàn bộ điện ảnh chế tác đoàn đội người lãnh đạo, cũng là đem một bộ điện ảnh từ không đến có thành công hoàn thành thực hiện giả. Tại Hollywood nhà sản xuất sản xuất chế độ trung, người sản xuất thường thường là sản xuất phương xác định điện ảnh hạng mục người tổng phụ trách.

Akiva - Goldsman chính là [ I Am Legend ] người tổng phụ trách, cũng chính là trên ý nghĩa truyền thống điện ảnh người sản xuất.

Như là đại đầu tư đại chế tác hạng mục, người sản xuất thường thường cũng sẽ từ một đoàn đội tạo thành.

Tỷ như David - Heimann, hắn là [ I Am Legend ] hành chính người sản xuất, này chức vị đồng dạng trực tiếp làm thuê vu công ty sản xuất phim, thường thường phụ trách kịch tổ hằng ngày công tác quản lý đợi đã (vân vân).

Còn có chấp hành người sản xuất cùng liên hợp người sản xuất, người trước là điện ảnh người sản xuất trực tiếp cấp dưới, từng cái kịch tổ sẽ có vài danh thậm chí hơn mười người, sẽ phân biệt phụ trách một khối kịch tổ hằng ngày sự vụ quản lý; Người sau cấu thành liền tương đối phức tạp , trừ một ít đầu tư nhân linh tinh , rất nhiều tham diễn đại bài ngôi sao, thường thường vì đột xuất địa vị, hoặc là lấy đến không thua gì đạo diễn quyền lực, cũng sẽ trên danh nghĩa liên hợp người sản xuất, thậm chí điện ảnh người sản xuất nào đó bằng hữu tại mỗ kiện trên công tác giúp qua kịch tổ, cũng sẽ treo lên liên hợp người sản xuất......

Ngoài ra, còn có hiệp đồng người sản xuất đẳng nhiều chức vị.

Có thể nói như vậy, tại Hollywood người sản xuất nghề, có hay không cuối cùng này “Nhân” Tự, nhưng là hoàn toàn không đồng dạng.

Akiva - Goldsman không có khiến Matthew cùng Helen - Hermann đợi lâu lắm, vừa qua hai ngày, liền chính thức thông tri Thiên Sứ trù tính công ty, đồng ý Matthew trên danh nghĩa liên hợp người sản xuất.

Phương diện này điều kiện đạt thành sau, Helen - Hermann có thể cùng kịch tổ đàm luận cụ thể hợp đồng chi tiết .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 420: Chân Chính Truyền Kỳ

Thu đến Akiva - Goldsman thông tri sau, Helen - Hermann tạm thời buông xuống trong tay mặt khác công tác, toàn lực đầu nhập đến cùng [ I Am Legend ] kịch tổ đàm phán trong, tuy rằng song phương tại thù lao này một lớn nhất khác nhau cùng mâu thuẫn điểm lên đạt thành nhất trí, nhưng một vị đại minh tinh diễn xuất hợp đồng, có trên trăm trang nội dung đó là lơ lỏng bình thường sự tình, xuất hiện mấy trăm điều điều khoản cũng không hiếm thấy.

Helen - Hermann không lại là một người tham dự đàm phán, từ công ty bên trong triệu tập năm danh mặt khác người đại diện, cùng nhau tham gia trận này đàm phán, nàng phụ trách nắm toàn bộ toàn cục, sau đó từng cái người đại diện liền quay chụp, sinh hoạt, trụ túc, xuất hành, tuyên truyền cùng an toàn bảo vệ đẳng một phương diện nào đó cùng kịch tổ tiến hành đàm phán.

Đây là đề cập đến 2000 vạn dollar thương nghiệp hợp đồng, từ kim ngạch thượng cũng có thể tưởng tượng đàm phán cùng hiệp ước phức tạp tính.

Dựa theo Helen - Hermann thuyết pháp, liền tính đàm phán quá trình hết thảy thuận lợi, tối thiểu cũng muốn chừng mười ngày mới có thể hoàn thành.

“Nghe nói ngươi đem Will - Smith đá ra cục ?”

Studio cải biến sân huấn luyện trung, James - McAvoy đến gần Matthew bên cạnh hỏi,“Hắn có hay không nhằm vào ngươi làm cái gì đi?”

“Không phải ta đem hắn đá ra cục.” Matthew thu hồi đạo cụ đoản kiếm, nói,“Ta vốn chính là [ I Am Legend ] kịch tổ thủ tuyển, là hắn muốn ra tay cướp ta nhân vật, chỉ là không thành công mà thôi.”

Hắn hướng tới nơi sân bên cạnh đi, đẳng James - McAvoy cùng lại đây, còn nói thêm,“Lấy ta được đến tin tức, Will - Smith sẽ không làm cái gì, như vậy nhân vật tranh đoạt chỉ là bình thường cạnh tranh, ta cùng hắn chỉ là công tác cạnh tranh, lại không có tư nhân mâu thuẫn, nghe nói Will - Smith là người thông minh, hẳn là sẽ không ngốc đến theo ta khai chiến.”

James - McAvoy cũng tỉnh ngộ lại đây, gật gật đầu,“Ta còn đem ngươi xem như thành ta cùng Michael như vậy .” Hắn lắc lắc đầu,“Đại minh tinh cùng phổ thông diễn viên hoàn toàn là hai loại tồn tại, sẽ không dễ dàng khai chiến.”

Matthew quay đầu cười đối với hắn nói,“Ngươi cùng Michael rất nhanh cũng sẽ hồng .”

James - McAvoy nhún vai,“Chỉ mong đi.”

Nói xong câu này, hắn lại nhắc nhở Matthew,“Ngươi vẫn là muốn chú ý Will - Smith, liền tính hắn không nhằm vào ngươi, tại có thể thuận tay hắc ngươi một phen thời điểm, phỏng chừng cũng sẽ không nương tay.”

Matthew gật gật đầu, Will - Smith hắn không biết, nếu đổi là chính hắn, cùng người cạnh tranh một nam chính thất bại, lại có cơ hội bỏ đá xuống giếng mà nói, khẳng định sẽ không bỏ qua.

Helen - Hermann từ C+ bên trong được đến tin tức, Will - Smith cùng Kevin - Hovien cứ việc đối tranh đoạt nhân vật thất bại có chút mất hứng, lại không có nhằm vào hắn ý tứ.

“Will từ tiến vào Hollywood, cạnh tranh thất bại nhân vật có mười mấy.”

Thế kỷ thành trung tâm thương mại đối diện một nhà tiệm cà phê bên trong, Jada Smith nhìn đối diện hắc nhân, nói,“Nếu mỗi cạnh tranh một nhân vật thất bại, Will đều phải cùng kẻ thắng hận thượng, nơi nào còn có thời gian đi làm bình thường công tác.”

Ngồi ở Jada Smith đối diện người là Naomie Harris, nàng nói,“Ta chỉ là cảm giác, vứt bỏ một chế tác dự toán 1 ức 5000 vạn dollar đại hạng mục nam chính, rất đáng tiếc .”

Jada Smith cũng có cùng loại cảm giác, nhưng Will - Smith cùng nàng nói qua rất nhiều, khiến nàng bao nhiêu minh bạch một ít,“Will là tuyến đầu minh tinh điện ảnh, có thể lấy đến nhân vật này, đương nhiên sẽ cao hứng, lấy không được mà nói, còn có là cơ hội khác, cũng không phải không phải này nhân vật không thể.”

Naomie Harris lấy tự thân trạm vị trí, đi đối đãi Will - Smith gặp phải vấn đề, đương nhiên xem không rõ ràng.

Gần nhất một năm này, tại Hollywood hắc nhân ôm đoàn có lợi điều kiện dưới, nàng dần dần kéo gần lại cùng Jada Smith quan hệ, hơn nữa Jada Smith cũng là cái loại này hắc nhân tối thượng chủ nghĩa giả, hai người ở phương diện này rất có cộng đồng đề tài.

Will - Smith thử vai [ I Am Legend ] nam chính thất bại, nhượng Naomie - Harris nhớ tới chính mình một lần cực kỳ xấu hổ tao ngộ, nàng cùng Jada Smith quan hệ không sai, riêng hẹn nàng đi ra, xem có thể hay không cấp tên khốn kiếp này chế tạo điểm phiền toái, liền tính không thành công mà nói, cũng chỉ là lãng phí một ít nước miếng mà thôi.

Không nghĩ tới là, Jada Smith cùng Will - Smith vợ chồng, giống như đối thử vai thất bại không có đặc biệt tức giận.

Nghe được Jada Smith mà nói, Naomie Harris đầu chuyển vài vòng, mới rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, như là nàng này đẳng cấp diễn viên, mỗi một biểu diễn nhân vật chính cơ hội, đều có thể nói là Thượng Đế ban ân, thậm chí giống [ Cướp biển vùng Caribbean ] hai bộ tục tập trung nữ vu cái loại này vai phụ, cũng muốn tranh phá đầu đi cướp, nhưng Will - Smith hoàn toàn bất đồng, hắn là nhất tuyến đại minh tinh trong tối hồng nhân chi nhất, phỏng chừng mỗi năm thu đến phiến ước, thiếu nói cũng có mười mấy phân.

“Ta nguyên bản cho rằng Will có thể lấy đến nhân vật này đâu.” Naomie Harris một bộ tức giận bất bình bộ dáng,“Không nghĩ tới kịch tổ thế nhưng tuyển cái kia tư lịch so Will kém rất nhiều tiểu minh tinh Matthew - Horner.”

Jada Smith bưng lên ly cà phê uống một ngụm, nhớ tới Will - Smith từng nói lời, nguyên dạng thuật lại nói,“Nguyên bản [ I Am Legend ] kịch tổ thủ tuyển mục tiêu chính là Matthew - Horner, chỉ là sau này cùng Matthew - Horner đàm phán không thuận lợi, mới cho Will phát thử vai mời, lúc ấy Will cũng biết, này phân mời mang theo hướng Matthew - Horner tạo áp lực ý đồ, bất quá Will là Richard - Matheson fan sách, đối nguyên tác trung nam chính rất cảm thấy hứng thú, cho nên muốn thử đem nhân vật cướp đi.”

Nàng buông xuống ly cà phê, thở dài,“Cuối cùng vẫn là không có cướp được.”

Naomie Harris vẫn là không có chết tâm,“Jada, ngươi lần trước nói qua, Will cùng C+ vì nhân vật này, làm rất nhiều công tác, liền như vậy vứt bỏ , làm kia vài không phải đều thành vô dụng công?”

“Không vận tác mà nói, kia liền dứt khoát đừng đi tranh.” Jada Smith không chỉ là Smith phu nhân, cũng là trà trộn Hollywood nhiều năm diễn viên,“Chẳng sợ chỉ có 1% hi vọng, cũng muốn toàn lực tranh đoạt, như vậy mới có thể cướp được nhân vật.”

Nàng lắc lắc đầu, nói,“Naomi, ngươi sẽ không cho rằng ngôi sao tuyến đầu cái gì cũng không đi làm, liền có thể lấy đến trúng ý nhân vật đi?”

Naomie Harris nhanh chóng lắc đầu,“Không có, ta tại sao có thể như vậy ngây thơ?” Nàng tiếp còn nói thêm,“Ta chính là hảo kỳ, [ I Am Legend ] kịch tổ người sản xuất cùng đạo diễn có phải hay không đầu có vấn đề, tình nguyện bắt đầu dùng Matthew - Horner như vậy tiểu minh tinh, cũng không cần Will như vậy đại minh tinh.”

“Matthew - Horner là tiểu minh tinh?” Jada Smith đứng ở trượng phu trên lập trường, tuy rằng không thích Matthew - Horner, nhưng cũng sẽ không phủ nhận cơ bản nhất sự thực, nàng cười một tiếng, nói,“Naomi, nếu Matthew - Horner là tiểu minh tinh mà nói, Hollywood còn có mấy người có thể tính đại minh tinh?”

Cũng không cần Naomie Harris trả lời, Jada Smith liền nói,“Nghe nói Matthew - Horner cùng [ I Am Legend ] kịch tổ đạt thành thù lao là 2000 vạn dollar ! Naomi,2000 vạn câu lạc bộ thành viên có thể xem như tiểu minh tinh sao?”

“Cái gì?” Naomie Harris lần này không phải giả vờ, đầy mặt khiếp sợ dạng,“Matthew - Horner thù lao đạt tới 2000 vạn dollar ?”

Jada Smith gật gật đầu,“Matthew - Horner là có thể lấy đến 2000 vạn dollar thù lao đại minh tinh !”

Naomie Harris một trận đầu váng mắt hoa,2000 vạn dollar là cái gì khái niệm? Nàng khả năng một đời đều kiếm không đến nhiều như vậy tiền ! nếu nàng một bộ phim thù lao có thể có 2000 vạn dollar nên bao nhiêu hảo, như vậy là có thể tùy tiện đi giới người mẫu thông đồng nam model chơi.

“Hắn......” Naomie Harris nói thầm,“Chính là vận khí tốt mà thôi.”

Jada Smith không khỏi lắc đầu, xem như nhìn đi ra, Naomie Harris hẳn là không thế nào thích Matthew - Horner người kia.

Đương nhiên, nàng cũng không thích Matthew - Horner, nhưng có một số việc thực là khách quan tồn tại , không phải nàng một người liền có thể phủ nhận .

Nàng phía trước cùng Will - Smith ngầm thảo luận qua liên quan Matthew - Horner sự tình, gã này trải qua dứt khoát chính là kia vài muốn làm ngôi sao trẻ tuổi nhân tha thiết ước mơ , Will - Smith cùng nàng nói qua, Matthew - Horner là 1999 năm bắt đầu đi đến Hollywood, giống như cùng trong giới bất cứ đại nhân vật đều xả không hơn quan hệ, dùng ngắn ngủi sáu bảy năm thời gian, liền từ đáy chót tầng lâm thời diễn viên, sắp chen thân đến hai ngàn vạn dollar câu lạc bộ hàng ngũ, chẳng sợ phóng nhãn toàn bộ Hollywood, đều có thể nói là cực kỳ hiếm thấy.

Này tuyệt không có thể chỉ riêng dùng vận khí tốt đến giải thích, hảo vận có thể cho một diễn viên thành công một lần hai lần, nhưng không có khả năng liên tiếp thành công nhiều lần như vậy.

Nghĩ đến đây, Jada Smith thở dài, tất cả mọi người cho rằng Will - Smith trải qua có thể nói Truyền Kỳ, nhưng so sánh dưới, này Matthew - Horner một đường hướng lên trên lủi quá trình, mới là chân chính Truyền Kỳ.

Jada Smith không chút nghi ngờ, dù cho Matthew - Horner tương lai vài năm không đỏ, chờ thêm mười mấy hai mươi năm, này đoạn trải qua cũng sẽ bị Hollywood cải biên thành truyện ký phim.

Nàng cùng Naomie Harris lại hàn huyên một hồi, chủ động thanh toán, ly khai tiệm cà phê.

Ra tiệm cà phê đại môn, Jada Smith vừa lúc nhìn thấy trung tâm thương mại trên cửa chính phương vắt ngang cự đại [ Cướp biển vùng Caribbean: Dead Man's Chest ] áp phích, mặt trên Matthew - Horner cùng Johnny - Depp dị thường bắt mắt.

Jada Smith thấp giọng cảm khái một câu,“Hắn thật là rất đỏ.”

Trên thực tế, nàng đối trượng phu Will - Smith nói qua cùng loại Naomie Harris những lời này, mà nàng đáp lại Naomie Harris mà nói, cũng là Will - Smith lúc ấy đối với nàng nói .

Will - Smith không tưởng bởi vì một nhân vật vấn đề, liền cùng mặt khác già vị không sai biệt lắm ngôi sao, sinh ra bén nhọn mâu thuẫn.

Này đương nhiên chỉ là một phương diện.

Will - Smith còn cùng nàng nói qua một phương diện khác, Matthew - Horner cùng [ I Am Legend ] kịch tổ đạt thành nhất trí sau, khó chịu nhất người là đạo diễn Francis - Lawrence, bởi vì Matthew - Horner sẽ treo danh liên hợp người sản xuất, quyền lực có thể áp qua đạo diễn, còn hướng Francis - Lawrence muốn nữ phụ vươn ra tay.

Dựa theo Will thuyết pháp, thực ra bọn họ cái gì cũng không cần làm, Francis - Lawrence là kịch tổ đạo diễn, khẳng định sẽ có ý tưởng.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 421: Matthew Địch Nhân Lớn Nhất

Warner nhà sản xuất thoáng hiển lão cũ trên đường, một chiếc tứ luân xe điện chạy nhanh đi qua, hướng về nhà sản xuất trung ương studio chạy tới, rất nhanh dừng ở studio cửa, để màu nâu vàng bối đầu Francis - Lawrence từ trên xe nhảy xuống, vội vã đi vào studio.

Hắn tại studio trung tìm đến Akiva - Goldsman, thấp giọng nói,“Có thể trò chuyện vài câu sao?”

Akiva - Goldsman nhìn Francis - Lawrence liếc nhìn, nhẹ nhàng gật đầu,“Đi ta phòng làm việc đi.”

Hai người rời đi bố trí trung trường quay, tiến vào studio lâm thời văn phòng, Akiva - Goldsman trực tiếp hỏi,“Có chuyện?”

Francis - Lawrence hít sâu một hơi, áp chế lòng tràn đầy bất mãn, nói,“Akiva, đoạn thời gian trước chúng ta trao đổi qua, ngươi lúc ấy không phải đáp ứng ta, có thể đề cử nữ phụ nhân tuyển sao?”

“Đúng vậy.” Akiva - Goldsman đương nhiên nhớ rõ chính mình nói qua mà nói,“Ngươi đương nhiên có thể đề cử.”

Francis - Lawrence kỳ quái, tận lực uyển chuyển hỏi,“Nhưng là ta nghe nói, ngươi đem nữ phụ trở thành cùng Matthew - Horner đàm phán điều kiện?”

Akiva - Goldsman khẽ nhíu mày, vẫn là kiên nhẫn nói,“Matthew - Horner cũng có thể đề cử nữ phụ nhân tuyển, với ngươi như vậy.” Hắn thấp giọng ho khan một chút,“Nhân vật này, ai thích hợp nhất, muốn thử vai về sau lại nói.”

Nghe nói như thế, Francis - Lawrence nhẹ nhàng thở ra, nữ phụ nhân tuyển chỉ cần còn chưa định ra đến, hắn đề cử nhân tuyển liền lại vẫn có hi vọng, mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là này hạng mục đạo diễn.

Hắn cùng Akiva - Goldsman khách khí vài câu, lập tức ly khai studio, tính toán về chính mình văn phòng tiếp tục đạo diễn phương diện chuẩn bị công tác.

Điều khiển xe điện, từ [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] kịch tổ ở studio cửa trải qua thời điểm, Francis - Lawrence riêng hướng bên trong nhìn thoáng qua, studio trung đen tuyền , cái gì cũng nhìn không tới.

Đáng tiếc, Akiva - Goldsman không có nghe theo hắn ý kiến, cuối cùng vẫn là muốn lựa chọn Matthew - Horner, Will - Smith đã ra cục .

Nếu hắn nắm có tuyển diễn viên đại quyền mà nói, nam chính nhất định là Will - Smith hoặc là mặt khác hắc nhân diễn viên, nữ phụ đương nhiên là hắn tân bạn gái Paula Patton, mặt khác trọng yếu nhân vật, có thể sử dụng hắc nhân diễn viên mà nói, liền tận lực dùng hắc nhân diễn viên.

Hollywood từ thành lập tới nay, đối đãi hắc nhân diễn viên rất không công bình .

Người với người đều là bình đẳng , hắc nhân diễn viên vì cái gì muốn gặp không công bình đãi ngộ? Hollywood theo lý phải đối với quá khứ sở làm hết thảy làm ra bồi thường, tất yếu cấp hắc nhân diễn viên càng nhiều cơ hội.

Francis - Lawrence nhớ tới Matthew - Horner khả năng lấy đến tay liên hợp người sản xuất, cảm giác chính mình cũng muốn hướng làm thêm người sản xuất phương hướng phát triển, Hollywood tuyệt đại bộ phận đạo diễn, căn bản không có chủ yếu diễn viên quyền quyết định, nhiều nhất cũng chính là có đề nghị quyền, muốn thiết thực đề cao hắc nhân diễn viên địa vị, cần càng lớn quyền lực, cũng cần càng nhiều cùng chung chí hướng nhân.

Tại Helen - Hermann cùng Akiva - Goldsman liền Matthew thù lao đạt thành hiệp nghị sau, giữa song phương hợp tác dĩ nhiên trở thành kết cục đã định.

Tiếp cận tháng tư phân thời điểm, Helen - Hermann dẫn dắt Thiên Sứ trù tính công ty trù tính đoàn đội, hoàn thành cùng [ I Am Legend ] kịch tổ sở hữu đàm phán, theo sau Matthew tại luật sư cùng diễn viên công hội đại biểu chứng kiến dưới, cùng [ I Am Legend ] kịch tổ ký kết chính thức diễn viên hợp đồng.

Giống như đạt thành miệng hiệp nghị như vậy, này phân diễn viên hợp đồng giá trị cao tới 2000 vạn dollar !

Thẳng thắn giảng, Matthew một điểm đều không cho rằng như vậy thù lao quá phận, hắn có quá khứ vài năm xuất sắc box office thành tích chống đỡ là một phương diện, không ổn định cảm là một phương diện khác.

Hắn biết rõ, chính mình có thể liên tiếp thành công, trừ Helen - Hermann vận tác cùng bản thân có đủ cơ sở ngoài năng lực, mấu chốt nhất là cái gì.

Nhiều lắm lại qua hơn mười năm, có thể khiến hắn duy trì thành công lớn nhất nhân tố khẳng định sẽ biến mất không thấy, đến lúc đó diễn viên chính điện ảnh phòng vé liên tiếp ăn hành nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ thật giống Nicolas Cage như vậy, đi Thái Bình Dương bờ bên kia lừa bịp?

Hiện tại hắn mỗi năm đều có hơn một ngàn vạn dollar tiến trướng, người đều là từ kiệm nhập xa dễ, từ xa nhập kiệm khó, đến lúc đó không kiếm được tiền, liền chỉ có thể sống bằng tiền dành dụm .

Cho nên, tại có thể kiếm tiền thời điểm, hắn nhất định sẽ tận khả năng nhiều kiếm một ít.

Còn có, thân ở Hollywood này giới, hắn bao nhiêu cũng nhận đến đại hoàn cảnh ảnh hưởng.

Tuy rằng diễn viên chức nghiệp thọ mệnh xa xa trưởng ở người mẫu, nhưng đối đại bộ phận diễn viên đến nói, ăn cũng là thanh xuân cơm, như là Matthew chính mình, cứ việc không phải thần tượng minh tinh, từ trên trình độ nhất định đến nói, bán chủ yếu vẫn là dáng người tướng mạo.

Lại thêm Tiên Tri trước sớm giác ngộ tác tệ, thời gian liền thành Matthew địch nhân lớn nhất, dáng người thân thủ có thể hay không mười năm như một ngày bình yên vô sự, cũng là hắn trong lòng tai họa ngầm, lại nói hôm nay người xem yêu phải chính mình, như vậy ngày mai sẽ hay không lại căm ghét đến đâu?

Tuy rằng không giống rất nhiều ngôi sao như vậy ở sâu trong nội tâm có cường liệt không an toàn cảm, nhưng Matthew cũng có sở suy xét, như thế nào tại ngắn nhất thời gian bên trong, liễm tụ nhiều nhất tiền tài, thực ra vẫn đều là hắn tại tính toán sự tình.

Làm một diễn viên, hắn chủ yếu thu nhập nơi phát ra không thể nghi ngờ chính là thù lao cùng đại ngôn, tại có khả năng dưới tình huống, khẳng định muốn tranh thủ tối cao thù lao.

Matthew cùng Helen - Hermann đều có giống nhau cái nhìn, giống như Will - Smith như vậy, từ lâu dài ích lợi xuất phát, có chút cơ hội tình nguyện buông tay, cũng không thể tự hạ thân giới, đặc biệt là chủ động rời khỏi hai ngàn vạn câu lạc bộ.

Đương nhiên, hắn lấy sẽ thích hợp chú ý dưới Will - Smith.

Bởi vì chức nghiệp đặc thù tính, các ngôi sao từ tầng dưới chót bò tới đỉnh phong quá trình đều là tương đối gian nan, cừu hận cùng trả thù tâm lý so sánh người thường muốn thiên trọng.

Hai ngàn vạn dollar ngoài, hợp đồng trung đương nhiên không thể thiếu mặt khác điều khoản, như là trên danh nghĩa người sản xuất cùng nữ phụ đề nghị quyền đều là trước đó đàm hảo, mặt khác cùng loại Bella - Anderson cùng Braun - Williams tại quay chụp trong lúc tiền lương do kịch tổ thanh toán, diễn viên chức biểu ưu tiên kí tên, hoá trang gian yêu cầu đẳng đều ắt không thể thiếu.

Hắn tại [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] kịch tổ điều khoản, cơ hồ toàn bộ đều di thực đến [ I Am Legend ] kịch tổ thượng, hơn nữa trù tính đoàn đội một vị người đại diện còn vì hắn tranh thủ đến một hạng mới tinh điều khoản, quay chụp trong lúc Matthew mặc kệ công sự vẫn là việc tư, nếu rời đi Los Angeles mà nói, kịch tổ muốn vì hắn cung cấp nhất đẳng khoang đi tới đi lui vé máy bay, cũng vì hắn công tác nhân viên cùng đồng bạn cung cấp 6 trương nhất đẳng khoang đi tới đi lui vé máy bay.

Hợp đồng trung loạn thất bát tao điều khoản cộng lại, chừng trên trăm điều, bất quá càng nhiều là công tác, an toàn, bảo hiểm cùng riêng tư phương diện điều khoản, tại Hollywood ngôi sao tuyến đầu trong, yêu cầu xem như tương đối bình thường .

Đây cũng là bởi vì so với đại bộ phận Hollywood ngôi sao, Matthew ham thích cổ quái tương đương thiếu.

Thế kỷ trước 90 niên đại, hỏa bạo điện ảnh thị trường trừ khiến các ngôi sao càng dám ra giá ngoại, cũng bồi dưỡng không thiếu không thể tưởng tượng tật xấu.

Tỷ như Jennifer - Lopez, cứ việc quay chụp phim cực ít, lưu lại xấu tật xấu lại người người đều biết, nàng bên ngoài quay phim hoặc làm tuyên truyền khi, đi ra ngoài phi xe Benz không tọa, lý do rất đơn giản: Tọa mặt khác bài tử xe sẽ eo mỏi lưng đau.

Này mấy tật xấu, thường thường còn tại ngôi sao gian hình thành so bì hiệu ứng.

Hollywood giới liền lớn như vậy, vừa có gió thổi cỏ lay liền sẽ nhanh chóng truyền lưu ra, ngôi sao ở giữa tổng có thể trước tiên biết được người nào đó tham diễn mỗ mỗ khoảng cách, chiếm được giống như quốc vương hoàng hậu bàn đãi ngộ.

Vì thế, lớn đến quay phim khi trụ sở đẳng cấp, tiếp đưa chiếc xe cùng hoá trang nghỉ ngơi xe xa hoa trình độ, mang theo tùy tùng nhân số, nhỏ đến sủng vật đãi ngộ cùng hoa tươi giấy vệ sinh, đều thành các ngôi sao cho nhau so bì hạng mục, tỷ như hoá trang gian nhất muốn chính là 3 gian, nhất hào về chính mình, nhị hào về chính mình dụng cụ tập thể thao, số ba về chính mình tùy tùng.

Trừ tư nhân hoá trang sư, nhà tạo mẫu tóc, kỳ quái nhất còn có phụ trách thay chính mình tiêu tiền mua sắm buyer, hơn nữa ngày lương động bất động liền cao tới mấy ngàn dollar.

So sánh những người này, Matthew tuyệt đối được cho là một rất có lương tâm ngôi sao tuyến đầu.

Cùng kịch tổ chính thức ký kết hoàn hợp đồng, lấy đến nữ phụ đề nghị quyền, Matthew lúc này mới chuyên môn tìm thời gian, cấp xa tại New York Alexandra - Daddario gọi điện thoại.

“Hải, Anna.”

Ngồi ở to lớn phòng khách trước cửa sổ sát đất, Matthew trên cao nhìn xuống, nhìn xuống Beverly Hills cùng Los Angeles, đối với di động microphone nói,“Là ta, Matthew.”

“Ngươi hảo a, Matthew.” Alexandra - Daddario thanh âm truyền tới,“Có chuyện sao?”

Matthew cười nói,“Ta nhớ rõ lần trước tại Manhattan cùng nhau ăn cơm trưa khi, ngươi nói còn tưởng tiếp tục đến Hollywood phát triển, khiến ta lưu ý thích hợp ngươi cơ hội, đúng không?”

Điện thoại bên kia Alexandra - Daddario nói,“Đúng vậy !” Tiếp, nàng lại hỏi,“Có phải hay không có thích hợp ta cơ hội?”

“Ân, có một.” Matthew đổi chỉ tay cầm điện thoại, nói,“Ta vừa cùng Warner Bros đầu tư 1 ức 5000 vạn dollar kịch tổ [ I Am Legend ] ký kết diễn viên hợp đồng, này hạng mục trung có một nữ phụ, ta cảm giác ngươi rất thích hợp.”

“Thật sao?” Alexandra - Daddario trong thanh âm mang theo kinh hỉ,“Ta có thể tham dự như vậy hạng mục.”

Matthew lập tức trả lời,“Ta từ New York trở về chuyên môn cùng Helen - Hermann hàn huyên, Amanda cũng tại Los Angeles, nàng cũng cùng Helen - Hermann trò chuyện qua, Helen hẳn là rất nhanh liền sẽ cho ngươi gọi điện thoại.”

Alexandra - Daddario thanh âm rõ ràng cao rất nhiều,“Quá tốt !”

“Đừng cao hứng quá sớm, Anna.” Matthew còn nói thêm,“Muốn lấy đến nhân vật này, ngươi tất yếu tham gia thử vai, còn có một người da đen diễn viên là đối thủ cạnh tranh, liền trước mắt đến nói, ngươi chỉ có 50% tỷ lệ thắng được.”

“Này đã rất không sai .” Alexandra - Daddario phía trước tham dự qua hai bộ phim quay chụp, bao nhiêu lý giải một ít cơ bản tình huống, nói,“Không có ngươi đề cử, ta ngay cả thử vai cơ hội đều sẽ không có.”

Nàng theo sau còn nói thêm,“Cám ơn ngươi, Matthew.”

“Không cần khách khí.” Matthew cười nói,“Chúng ta là bằng hữu, Anna.”

Hai người lại hàn huyên vài câu, Matthew cúp điện thoại, về đề cử Alexandra - Daddario sự, hắn phía trước cùng Helen - Hermann nói qua, này cũng không phải cái gì đại sự, Helen - Hermann thống khoái liền ứng xuống dưới.

Liền tại Matthew hướng kịch tổ đề cử Alexandra - Daddario sau, chiếm được một khiến hắn cảm giác được khủng hoảng tin tức.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 422: Bóng Ma Tâm Lý

“Horner tiên sinh, mời ngươi ở trong này chờ, kết quả đi ra về sau, chúng ta sẽ trước tiên thông tri ngươi.”

Mặc blouse trắng hộ sĩ dặn dò qua Matthew, xoay người ra này gian chuyên môn dùng cho tiếp đãi khách quý phòng nghỉ, theo phòng nghỉ môn từ bên ngoài đóng lại, Matthew không khỏi thở dài ra một hơi.

Đây là ở Beverly Hills một nhà cao cấp tư nhân bệnh viện, bệnh viện quy mô không tính lớn, hơn nữa hôm nay vì tiếp đãi hắn, bệnh viện sở hữu giả Bartra thầy thuốc chỉ làm cho hai danh hộ sĩ lại đây đi làm.

Đương nhiên, Matthew cũng không ngốc, chỉ là lấy thông lệ kiểm tra sức khoẻ danh nghĩa tới được, bất quá kiểm tra sức khoẻ hạng mục nhiều một điểm.

Trong phòng nghỉ, trừ Matthew ngoài, còn có James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder này hai bạn bè.

“Yên tâm hảo.” James - McAvoy ngồi trên sô pha, an ủi Matthew,“Nào có dễ dàng như vậy trúng chiêu.”

Tại hắn bên cạnh, Michael - Fassbinder cũng nói,“Chỉ là tiểu báo thượng hâm nóng, tiểu báo thượng gì đó, có thể có bao nhiêu độ tin cậy?”

Matthew ngồi tựa ở trên sô pha, trên mặt lo lắng dù là ai đều có thể nhìn ra được đến.

James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder vẫn là lần đầu tiên gặp Matthew như vậy, trong ấn tượng, hắn đối mặt lại khó cục diện cùng lại kịch liệt cạnh tranh, cũng không như thế lo lắng qua.

Bất quá, hai người cũng là nam nhân, có thể lý giải giờ này khắc này Matthew tâm tình, chung quy này quan hệ đến nhất sinh tính phúc.

“Ta không sao.” Matthew dùng lực chà xát mặt,“Các ngươi hai yên tâm hảo.”

Nói là nói như vậy, trong lòng nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính hắn mới biết được, bằng không cũng sẽ không cố ý kéo lên hai vị bạn bè cùng nhau đến này gia tư nhân bệnh viện.

Tuy rằng sở hữu kiểm tra sức khoẻ hạng mục làm xong sau, hết thảy chỉ tiêu đều biểu hiện hắn phi thường khỏe mạnh, nhưng có một hạng kiểm tra, còn muốn chờ một lát mới có thể ra kết quả.

Chỉ mong không có trúng chiêu......

Matthew cẩn thận hồi tưởng một phen, trừ ban đầu Britney - Spears ngoài, xác định sau này cùng mặt khác nữ nhân làm cùng một chỗ thời gian, đều có sử dụng áo mưa, hắn ở phương diện này vẫn là phi thường cẩn thận .

Hôm trước thời điểm, hắn lung tung phiên tiểu báo, bỗng nhiên thấy được một điều tin tức, tiểu báo bạo liêu Jessica - Alba nhìn phụ khoa, hư hư thực thực lây nhiễm tính bệnh, cứ việc Jessica - Alba nhận phỏng vấn khi phủ nhận một thuyết pháp này, công bố chính mình chỉ là đơn thuần nhìn phụ khoa, lại cũng gợi ra hắn lo lắng.

Chung quy, hắn cùng Jessica - Alba ở giữa, không phải một lần hai lần.

Matthew lập tức lấy phải làm một lần toàn diện kiểm tra sức khoẻ làm lý do, khiến Helen - Hermann liên hệ này gia chuyên môn vi Hollywood ngôi sao phục vụ tư nhân bệnh viện, bệnh viện phương diện tại Beverly sơn trang tiếp cận hai mươi năm , luôn luôn danh dự lớn lao, chưa từng có đối ngoại để lộ qua hộ khách bất cứ tin tức.

Mặt khác, vì để ngừa vạn nhất, tỷ như đến lúc đó chính mình hay không sẽ cảm xúc thất khống linh tinh , riêng đem hai bạn bè James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder kéo lại đây.

Loại sự tình này, nói không lo lắng khẳng định là giả , từng mấy đêm tình đối tượng bị bạo khả năng là tính bệnh bệnh nhân, đổi ai đều sẽ đem tâm nhắc tới cổ họng thượng.

James - McAvoy xem Matthew quá mức lo lắng, không khỏi nói,“Này không giống như là ngươi a, Matthew.”

Matthew nhún vai,“Nếu đổi thành là ngươi, so với ta càng không xong.”

Michael - Fassbinder lại nói,“James mỗi năm đều sẽ làm phương diện này thông lệ kiểm tra.” Hắn cố ý nói đùa nói,“Matthew, đề nghị ngươi cũng học tập dưới James.”

“Rất có tất yếu.” Matthew gật gật đầu,“Tốt nhất nửa năm một lần.”

James - McAvoy còn nói thêm,“Không cần như vậy cẩn thận, tính bệnh cũng không phải bệnh nan y, chỉ cần có tiền, chữa khỏi cũng không tính khó.”

Matthew che trán,“Sẽ mang đến tâm lý bóng ma !”

“Ngươi không phải luôn luôn tâm lý rất cường đại sao?” James - McAvoy kỳ quái hỏi,“Loại này vấn đề nhỏ thượng, sao lại như thế yếu ớt?”

“Đây là vấn đề nhỏ?” Matthew nhìn James - McAvoy liếc nhìn,“Đây là quan hệ đến nhất sinh hạnh phúc vấn đề lớn !”

Hắn bỗng nhiên cảm giác, kêu James - McAvoy gã này lại đây chính là sai lầm.

“Ngươi không phải đã nói nha, Matthew.” James - McAvoy căn bản chính là tổn hại hữu, còn nói thêm,“Ngươi hưởng thụ là truy đuổi nữ nhân khi truy đuổi quá trình......”

Matthew ngắt lời hắn, nói,“Nếu không có cuối cùng kích tình phóng thích, ngươi cho rằng truy đuổi quá trình vẫn là một loại hưởng thụ sao?”

Phòng nghỉ môn bỗng nhiên gõ vang, tiếp bị người từ bên ngoài đẩy ra, mang kính mắt, nhìn qua đại khái hơn năm mươi tuổi Bartra thầy thuốc cầm một xấp văn kiện, đi đến.

Matthew lập tức đứng lên hỏi,“Thế nào, thầy thuốc?”

Bartra thầy thuốc nói thẳng,“Horner tiên sinh, ngươi phi thường khỏe mạnh.”

Nghe nói như thế, Matthew huyền tâm trở xuống trong bụng, James - McAvoy cùng Michael - Fassbinder từ phía sau đi tới, trước sau vỗ nhẹ nhẹ dưới hắn phía sau lưng.

“Cám ơn.” Matthew nhẹ nhàng gật đầu.

“Ngươi quá khách khí.” Bartra thầy thuốc theo sau còn nói thêm,“Bất quá, có phương diện, ta còn cần nhắc nhở ngươi.”

Matthew thần kinh lại có điểm buộc chặt,“Cứ việc nói đi.”

Bartra thầy thuốc đầy mặt nghiêm túc,“Ngươi tốt nhất chế định một quy phạm kiểm tra sức khoẻ kế hoạch, ít nhất mỗi năm đều làm một lần toàn diện kiểm tra sức khoẻ.”

Matthew triệt để thả lỏng, cười cười, nói,“Ta sẽ .”

Hắn trong lòng thổ tào một câu, có phải hay không sở hữu thầy thuốc đều như vậy?

Theo sau, Bartra thầy thuốc lại liền kiểm tra tình huống, tường giải các hạng số liệu, giống như hắn phía trước nói như vậy, Matthew phi thường khỏe mạnh, phi thường cường tráng, thân thể không có bất cứ vấn đề.

Theo vào đến khi lo lắng đề phòng hoàn toàn bất đồng, Matthew đi ra tư nhân bệnh viện Tiểu Lâu, ngồi trên James - McAvoy xe thời điểm, đã cùng hai bạn bè nói đùa lên.

“Ta quyết định !” James - McAvoy lái xe chạy ra tư nhân bệnh viện đại môn, kêu gào nói,“Vì chúc mừng Matthew không có trúng chiêu, chúng ta hôm nay đi San Fernando Valley, tìm mười nữu !”

Michael - Fassbinder khinh thường nói,“Chính ngươi đi thôi, ta cùng Matthew không có như vậy thấp cấp.”

Matthew lấy di động ra, nói,“Xác thật muốn tìm nữ nhân an ủi, San Fernando Valley hay là thôi đi.” Hắn lắc di động,“Các ngươi hai đừng ồn, ta gọi điện thoại.”

Hắn lật ra Eva - Green dãy số, gọi qua, ống nghe trung lại nhắc nhở tạm thời không thể chuyển được, liên tục gọi cho vài lần đều là như vậy.

Michael - Fassbinder nhìn thấy Matthew hơi mang uể oải thu hồi di động, hỏi,“Làm sao?”

“Ta tưởng tìm ta vương hậu cùng ăn bữa tối.” Matthew lắc lắc đầu,“Đáng tiếc liên hệ không đến.”

Michael - Fassbinder biết cái gọi là vương hậu là ai, nói,“Ngươi ngày hôm qua không đi kịch tổ, ngày hôm qua Eva - Green cùng Zack Snyder xin nghỉ, hôm nay muốn hồi Pháp quốc.”

James - McAvoy cũng nói,“Phỏng chừng lúc này Eva - Green đã ở trên phi cơ .”

Matthew hảo kỳ hỏi,“Thứ hai tuần sau kịch tổ liền muốn quay chụp , nàng hồi Pháp quốc làm cái gì?”

Michael - Fassbinder lắc lắc đầu,“Không biết.”

James - McAvoy luôn luôn tin tức linh thông, lúc này nói,“Nghe nói nàng song bào thai tỷ tỷ vẫn là muội muội, giống như sinh bệnh .”

Matthew di động bỗng nhiên vang lên, hắn nhanh chóng móc ra đến xem liếc nhìn, lại là Helen - Hermann đánh tới điện thoại.

“Hải, Helen.” Matthew chuyển được điện thoại,“Có chuyện sao?”

Ống nghe bên trong lập tức vang lên Helen - Hermann thanh âm,“Ngươi không phải đi kiểm tra sức khoẻ sao? Lấy đến kết quả sao?”

Matthew tận lực nói đơn giản nói,“Đã kết thúc, ta phi thường khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề.”

Điện thoại bên kia Helen - Hermann nhàn nhạt nói,“Là tốt rồi.” Nàng lập tức còn nói thêm,“Không có việc gì mà nói đến một chuyến công ty đi, Amanda cũng tới.”

Matthew gật gật đầu,“Kia hảo, ngươi chờ ta một hồi.”

Hắn cắt đứt điện thoại, hỏi James - McAvoy,“Ngươi phương tiện đưa ta đi Burbank sao?”

James - McAvoy vỗ vỗ tay lái, nói,“Ta cùng Michael hôm nay chính là của ngươi chuyên trách phục vụ nhân viên, đương nhiên không thành vấn đề.”

Ô tô đi đến một giao lộ, hắn đảo quanh phương hướng, xe chạy lên đi thông Burbank đường.

Vô dụng quá dài thời gian, James - McAvoy liền đem Matthew đưa đến Thiên Sứ trù tính công ty cửa, theo sau cùng Michael - Fassbinder cùng nhau ly khai.

Matthew tiến vào Helen - Hermann văn phòng thời điểm, Amanda đã đến.

“Hải, Matthew.”

Amanda đi tới, cùng hắn nhẹ nhàng ôm một chút, Matthew đánh giá nàng một phen, nói,“Ngươi tân nhuộm tóc?”

“Đúng vậy?” Amanda sờ sờ trên đầu tóc ngắn, hỏi,“Xinh đẹp sao?”

Matthew ăn ngay nói thật,“Có điểm quái.”

Nguyên bản Amanda tóc là màu nâu vàng, hiện tại nhuộm thành bạch kim sắc.

“Hảo, đừng thảo luận tóc vấn đề .” Helen - Hermann đánh gãy Matthew cùng Amanda, nói,“Chúng ta vẫn là nói chính sự đi.”

Matthew không có lại quản Amanda tóc, ngồi ở trên sô pha.

Amanda ngồi ở hắn bên cạnh một khác trương trên sô pha, nói,“Ngân sách hội trù bị đã đến cuối cùng kết thúc giai đoạn, chúng ta có thể bắt đầu kế hoạch làm thành lập nghi thức từ thiện tiệc tối .”

“Có thể.” Matthew gật gật đầu.

Helen - Hermann nói tiếp nói,“Ta cùng Amanda ngày hôm qua cùng đi Disney ảnh nghiệp, cùng bọn họ tiến hành câu thông, Disney ảnh nghiệp nguyện ý tài trợ chúng ta, bất quá thành lập nghi thức muốn thả tại [ Cướp biển vùng Caribbean: Dead Man's Chest ] trước lúc công chiếu tịch, cũng chính là tháng sáu hạ tuần.”

Amanda theo sau còn nói thêm,“Ta bên này muốn mời khách, hiện tại là cuối tháng ba, trước tiên ba tháng thời gian còn không tính thật khẩn trương, cuối tháng sáu là nhanh nhất thời gian đoạn .”

Matthew bản thân chính là ngôi sao, đương nhiên biết mời người tham gia loại này tiệc tối, muốn trước tiên thời gian rất lâu chào hỏi, để cho người chảy ra điều chỉnh cùng xác định hành trình thời gian.

“Có thể.” Hắn không có ý kiến,“Kia liền đặt ở cuối tháng sáu hảo.”

Như vậy đối tuyên truyền [ Cướp biển vùng Caribbean: Dead Man's Chest ] này bộ phim cũng có ưu việt.

Matthew còn nói thêm,“Cụ thể làm như thế nào, các ngươi cầm ra một chi tiết kế hoạch đến. Thứ hai tuần sau,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] liền muốn quay chụp , ta không có quá nhiều tinh lực chiếu cố phương diện này.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 423: Mạc Danh Kỳ Diệu Cảm Giác Ưu Việt

Cự đại studio trung một mảnh bận rộn, tất cả mọi người tại Zack Snyder phối hợp dưới, đâu vào đấy bận rộn phần mình công tác, Matthew phủ thêm màu đỏ áo choàng, đạp màu xanh mặt đất, chậm rãi đi tới sở hữu Sparta dũng sĩ trước mặt.

Phim đã bắt đầu quay chụp, dựa theo Zack Snyder kế hoạch, trước hết quay chụp đại bộ phận đều là Sparta nhân cùng người Ba Tư chiến tranh vai diễn.

Liền tại Matthew đứng đến hơn ba mươi danh đóng vai Sparta chiến sĩ diễn viên phía trước thời điểm, kịch tổ đại bộ phận nhân ánh mắt đều chuyển qua.

“Không phải đâu, này cũng quá khoa trương đi?”

Trường quay bên ngoài, Eva - Green cùng đại bộ phận nhân như vậy, ánh mắt không tự giác theo Matthew ánh mắt dời xuống, kia cao cao ưỡn lên một đoàn nhìn qua có chút kinh người.

Hôm nay không có nàng vai diễn quay chụp, bất quá do là kịch tổ quay chụp ngày, theo sau còn có truyền thông hoạt động, nàng ngày hôm qua riêng từ Pháp quốc đuổi về, sai giờ còn không có điều chỉnh tốt, liền đến studio.

Eva - Green bỗng nhiên nhớ tới, từ trong giới cùng Matthew từng xảy ra quan hệ vài vị nữ tinh trong miệng, truyền ra qua một ít lời đồn đãi, nói Matthew - Horner kia phương diện thước tấc cùng năng lực đều tương đương kinh người, cùng hắn làm một lần, cho dù chết cũng đáng được......

Lời này rất khoa trương, nhưng hôm nay cách màu đỏ sậm quần bó đầu nhìn thấy , đồng dạng khoa trương.

Eva - Green nhẹ nhàng lắc đầu, Matthew vốn là đỏ đến phát tím, phấn ti trải rộng toàn mĩ các nơi, phỏng chừng đẳng này bộ phim phát hành, đừng nói kịch tình cùng nội dung như thế nào, chỉ riêng liền hắn hiện tại này tạo hình, phỏng chừng liền sẽ khiến vô số nữ fan vì này điên cuồng đi?

Trong trường quay, cùng trang sư lại đây, đem đỉnh đầu nhựa cây chế tác mũ giáp, giao cho Matthew, Matthew mắt nhìn đồng dạng màu đỏ sậm mũ giáp, mang ở trên đầu.

“Đợi đã, Matthew.” Cùng trang sư lập tức tiến lên, cẩn thận dè chừng thay hắn sửa sang lại dưới giả râu.

Từ quay chụp [ Cướp biển vùng Caribbean: Dead Man's Chest ] sau, Matthew vẫn không có cạo đi râu, đầy mặt râu quai nón tại đại đa số thời điểm đều là Âu Mĩ cổ trang Sử Thi phiến tiêu xứng, hắn mỗi ngày hoá trang, có tương đương một bộ phận thời gian, đều dùng ở dính thiếp giả trên râu mặt.

Cùng trang sư đơn giản sửa sang lại dưới, nói,“Hảo.”

Sau đó, hắn rời khỏi trường quay.

Hơn ba mươi danh diễn viên trình nghiêm mật hàng ngũ đứng thẳng tại máy quay trước màn ảnh phương, quanh thân phủ đầy màn xanh.

Matthew phía trước cùng Zack Snyder trao đổi qua, chẳng những sở hữu màn ảnh sẽ ở này gian studio trung màn xanh nơi sân trung quay chụp, hậu kỳ trừ bỏ mạch điền bối cảnh, mặt khác sở hữu bối cảnh hình ảnh cũng đem lấy CGI phương thức sinh thành.

Không chút nào khoa trương nói, này bộ phim trừ diễn viên bên ngoài, mặt khác tất cả đều là giả .

Zack Snyder lúc này đi vào trường quay, trực tiếp đi đến Matthew trước mặt, nói,“Chúng ta hợp tác lại bắt đầu .”

Matthew cười cười, lại không có nói chuyện.

“Cảnh này, muốn biểu đạt ra Sparta nhân từ trước đến nay chưa từng có khí thế.” Zack Snyder cuối cùng dặn dò Matthew,“Đem sở hữu lời kịch hò hét đi ra !”

“Không thành vấn đề.” Matthew gật gật đầu.

Zack Snyder đi ra trường quay, đối trợ thủ nói,“Bắt đầu quay chụp đi.”

Trợ lý đạo diễn lập tức đem thư ký trường quay bài phóng tới máy quay phía trước màn ảnh, la lớn,“[ Sparta ba trăm dũng sĩ ], trận đầu, màn đầu tiên, hiện tại bắt đầu !”

Kịch tổ lập tức tiến vào quay chụp trạng thái, máy quay phim màn ảnh cũng nhắm ngay đứng ở đội ngũ hàng trước nhất Matthew.

“Chúng ta liền ở nơi này ngăn trở đáng chết người Ba Tư !”

Matthew một tay cầm mâu, một tay nắm thuẫn, lộ tại mũ giáp bên ngoài gương mặt đầy mặt tàn nhẫn, ánh mắt phảng phất có thể giết chết nhân như vậy,“Chúng ta liền tại này đối kháng bọn họ !”

Hắn thanh âm vang dội, tự tin mười phần,“Chúng ta liền tại này tiêu diệt bọn họ !”

Theo sau, hắn bên cạnh đóng vai Bách phu trưởng diễn viên la lớn,“Hôm nay, khiến cho người Ba Tư tất cả đều chết ở chúng ta tấm chắn phía dưới !”

Hơn ba mươi vị diễn viên đồng thời nâng mâu hô to,“Hô cáp !”

Matthew đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau, một đài máy quay chuyển qua, chụp hình hắn mặt bộ đặc tả.

“Các dũng sĩ ! nhớ kỹ hôm nay đi !” Hắn thanh âm trầm thấp, ngữ khí lại dị thường kiên định,“Bởi vì này đem đi theo các ngươi nhất sinh !”

“Đình !” Zack Snyder thanh âm vang lên,“Điều đầu tiên qua !”

Hắn tiếp lớn tiếng nói,“Diễn viên không nên động, năm phút đồng hồ sau quay chụp đệ nhị điều.”

Nói xong, Zack Snyder ấn xuống đạo diễn máy theo dõi hồi phóng kiện, một lần nữa nhìn một lần vừa quay chụp màn ảnh, đây là Sparta quốc vương Leonidas chiến tiền động viên, cũng là Hollywood sở hữu Sử Thi phiến tiêu xứng.

Đây cũng là Matthew kịch một vai, màn ảnh tiêu điểm vẫn đặt ở hắn trên người, mặt khác diễn viên tất cả đều làm bối cảnh hư hóa xử lý.

Matthew trạng thái rõ ràng phi thường tốt, này màn ảnh một lần liền qua.

Zack Snyder lại nhìn một lần hồi phóng, lần này nhìn xem càng thêm cẩn thận, hắn cùng với Matthew hợp tác qua [ Dawn of the Dead ], đối với hắn có trình độ nhất định lý giải, xem xong này biến hồi phóng, hắn được ra một kết luận, so với [ Dawn of the Dead ] khi quay chụp, Matthew kỹ xảo biểu diễn rõ ràng có điều tiến bộ.

Tuy rằng mũ giáp bao trùm Matthew nửa gương mặt, nhưng tại đặc tả màn ảnh trung, Matthew trợn mắt nhìn ánh mắt cùng đường cong rõ ràng trên mặt tất cả đều là hí, thậm chí ngay cả há to miệng lộ ra răng nanh, đều cho người ta một loại Sparta chiến sĩ sắc bén cảm giác, đúng mức suy diễn ra Leonidas kia cường hãn khí thế.

Hắn cùng với Matthew rất có giao tình, biết hắn không phải thiên phú rất tốt diễn viên, mỗi một lần quay phim phía trước, đều sẽ làm đại lượng chuẩn bị công tác, lần này quay chụp [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] rõ ràng cũng chuẩn bị phi thường đầy đủ.

Hollywood diễn viên trong, Matthew kỹ xảo biểu diễn tuyệt đối có thể đến trung đẳng tiêu chuẩn .

Zack Snyder không khó được ra như vậy phán đoán.

Năm phút đồng hồ thời gian rất nhanh qua đi, Zack Snyder tạm thời buông xuống này mấy ý tưởng, thông tri lại bắt đầu quay chụp.

Phía trước màn ảnh, Matthew rống lớn nói,“Liệt trận !”

Sở hữu diễn viên, dựa theo huấn luyện khi tình hình, đều nhịp nâng lên tấm chắn, giơ lên trường mâu, đầu mâu nhắm ngay phía trước.

Vì có thể đạt tới như vậy hiệu quả, quá khứ hơn hai tháng bên trong, bao gồm Matthew ở bên trong này mấy diễn viên, trải qua đại lượng tương quan huấn luyện.

Đương nhiên, cảnh này nhân vật chính như cũ chỉ có Matthew một người.

“Người Ba Tư !” Matthew tiếng rống đinh tai nhức óc,“Muốn Sparta vũ khí, chính mình lại đây lấy đi !”

Trang bị tại thanh trượt thượng máy quay từ hàng ngũ phía trước lướt qua, màn ảnh rơi vào Matthew trên mặt.

Matthew lại rống giận,“Các dũng sĩ, dùng hết các ngươi khí lực, lấy đi người Ba Tư hết thảy !” Hắn ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng phía trước,“Giết sạch địch nhân ! không cần tù binh ! tuyệt không nương tay !”

Này màn ảnh đến đây kết thúc, Matthew thanh âm vừa dứt, máy quay phim liền trượt đến một bên.

Zack Snyder từ máy quay phim mặt sau đứng lên, nói,“Hảo ! này một điều cũng quá !”

Tiền hai điều màn ảnh quay chụp như thế thuận lợi, là hắn phía trước không hề nghĩ đến , kế tiếp muốn quay chụp Sparta nhân hòa Ba Tư quân đội hỗn chiến màn ảnh, nơi sân muốn tiến hành thích hợp điều chỉnh.

Zack Snyder còn nói thêm,“Diễn viên nghỉ ngơi nửa giờ, bố cảnh tổ điều chỉnh nơi sân, máy quay phim cơ vị một lần nữa mắc !”

Nghe nói như thế, Matthew trước đem tấm chắn cùng trường mâu giao cho tới được kịch tổ trợ lý, tiếp lại hái xuống thoạt nhìn cùng kim chúc phi thường tương tự nhựa cây mũ giáp, hướng tới nơi nghỉ ngơi đi.

Cùng hắn đồng dạng trang điểm James - McAvoy cùng Michael - Fassbender theo lại đây, ba người cùng nhau đi đến nơi nghỉ ngơi.

Matthew ngồi xuống sau, trước tiếp nhận Bella - Anderson đưa qua chén nước, cắn ống hút uống một hớp lớn, vừa kia mấy cổ họng, cũng không phải là trang mô tác dạng, mà là hắn khàn cả giọng rống đi ra .

James - McAvoy kề sát qua, thấp giọng nói,“Trách không được kia vài với ngươi làm cùng một chỗ nữ nhân, bao giờ cũng là đối với ngươi khen không dứt miệng, nguyên lai thật là có nguyên nhân .”

Matthew nhếch lên ngón cái, chỉ chỉ Michael - Fassbender,“Ngươi nói là Michael đi.”

Bella - Anderson đột nhiên thấp giọng ho khan một chút, James - McAvoy quay đầu nhìn nàng một cái, chủ động chuyển đề tài, hỏi,“Vì sao sử học gia cùng học thuật giới, như thế tôn sùng Thermopylae chiến dịch?”

“Ba trăm trọng trang Sparta chiến sĩ, bao gồm Sparta quốc vương Leonidas ở bên trong, vì cấp toàn quân cản phía sau, tất cả đều anh dũng chết trận, không một đầu hàng.” Matthew nói ra là rộng khắp truyền lưu đáp án,“Cho nên, bọn họ thành công nhận anh hùng, dùng hiện đại xã hội tiêu chuẩn đến cân nhắc, bọn họ đều là chân chính anh hùng.”

Trên thực tế tình huống như thế nào, hắn cũng không biết, dựa theo vài người nào đó thuyết pháp, lịch sử từ phát sinh kia một khắc bắt đầu, liền mất đi chân tướng.

“Không chỉ là này mấy.” Michael - Fassbender tựa hồ có khác cái nhìn, nói,“Bởi Thermopylae ba trăm dũng sĩ ra sức chiến đấu khiến cho Hy Lạp có thời gian tập hợp chiến lực, cũng tiêu hao người Ba Tư nhuệ khí, khiến cho cuối cùng Hy Lạp đánh bại Ba Tư xâm nhập.”

Matthew cùng James - McAvoy đều nhìn về phía Michael - Fassbender, liên Bella - Anderson đều hảo kỳ nhìn qua, ba người đều không rất minh bạch Michael - Fassbender ý tứ.

Michael - Fassbender tiếp tục nói,“Các ngươi hẳn là biết đi? Cổ Hy Lạp là thành bang chế , đây là một loại dân chủ phương thức, đương nhiên loại này dân chủ tại hôm nay xem ra cũng là có rất nhiều chỗ thiếu hụt , tỷ như nói Socrates chi tử. Thế nhưng không hề nghi ngờ loại này thành bang chế là Tây phương dân chủ chế sơ hình cùng khởi nguyên, Hy Lạp miễn ngập đầu, luôn luôn khiến cho Tây phương dân chủ chế độ có thể quật khởi, mà lúc ấy Ba Tư là cực kỳ chuyên chế , cũng không phải dân chủ chế .”

“Còn có loại này thuyết pháp?” Matthew lắc đầu,“Đây là chính ngươi bậy bạ đi ra lý do sao?”

Michael - Fassbender xòe tay,“Đây là học thuật giới một loại thuyết pháp.” Hắn còn nói thêm,“Bao gồm Thermopylae chiến dịch ở bên trong chiến tranh Hy Lạp-Ba Tư, Đông Phương cùng Tây phương, chuyên chế cùng tự do, Iran Bái Hỏa giáo cùng Hy Lạp tự do mà đa dạng hóa nhiều thần tín ngưỡng cạnh tranh.”

Matthew thở dài,“Cho nên, Tây phương đều là ưu tú ?”

Michael - Fassbender nhún vai.

Matthew cũng không có lại nói cái gì, ở bên này đợi vài năm, hắn làm sao có khả năng không biết, từ điện ảnh giới lại đến học thuật giới, Tây phương đối Đông Phương tổng có chút mạc danh kỳ diệu cảm giác về sự ưu việt.

Quay chụp rất nhanh lại bắt đầu, trường quay trung trở nên hỗn loạn lên, động tác hí quay chụp, độ khó càng lớn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 424: Nội Tâm Là Sụp Đổ

Vắt ngang tại điếu trên cánh tay máy quay phim trên cao nhìn xuống, theo quỹ đạo trượt lại đây, chụp xuống studio trung màn xanh trường quay.

Cao thấp phập phồng màu xanh trên mặt đất, hơn ba mươi giống như đá cẩm thạch điêu khắc mà thành nam nhân, lấy đều nhịp động tác, tấm chắn nâng qua đỉnh đầu, nhanh chóng ngồi xổm trên mặt đất, ám kim sắc thô lệ tấm chắn, che đậy sở hữu thân ảnh, phảng phất mọi người, đều biến thành ám kim sắc rùa như vậy.

Một đại toàn cảnh chụp xuống sau, điếu trên cánh tay máy quay phim màn ảnh đóng kín, lập tức có mắc Steadicam nhiếp tượng sư đi đến Matthew phụ cận, chụp hình hắn cùng mặt khác mấy cái chủ yếu diễn viên màn ảnh.

“Ba Tư nạo chủng !”

Matthew mở ra miệng rộng trung, lộ ra trắng ởn răng nanh, thoạt nhìn tương đương tàn nhẫn, lại có chút dữ tợn.

Tại hắn lý giải trung, Leonidas này Sparta quốc vương, không chỉ anh dũng thiện chiến, hơn nữa sát phạt quả quyết, trên người sẽ không có chứa bất cứ đối đãi địch nhân nhân từ.

Nộp vũ khí đầu hàng không giết loại này khái niệm, tuyệt sẽ không xuất hiện ở Sparta trên người.

“Ha ha ha ha......”

Trốn ở tấm chắn phía dưới James - McAvoy nở nụ cười.

Hắn bên cạnh Michael - Fassbender hỏi,“Ngươi đang cười cái gì?”

James - McAvoy nói,“Nhịn không được muốn nói, tại râm mát hạ tác chiến !”

“Ha ha......”

Michael - Fassbender lộ ra như cá mập tươi cười, tiếp người chung quanh đều nở nụ cười.

Rất nhanh, tất cả mọi người đứng lên.

Lúc này, đạo diễn Zack Snyder kêu đình thanh âm cũng truyền tới,“Này qua, đổi mới tấm chắn !”

Đạo cụ sư tiến vào trường quay, đem một đám cắm đầy mũi tên tấm chắn đưa đến mỗi một diễn viên trong tay, Matthew nhìn kỹ một chút, trên tấm chắn đạo cụ mũi tên tất cả đều cưa ra một nửa, hẳn là rất dễ dàng liền có thể bẻ gãy.

Kịch tổ cần đơn giản điều chỉnh, quay chụp phải đợi vài phút.

Quay chụp đã bắt đầu hơn một tuần thời gian, bởi tiền kỳ huấn luyện chuẩn bị phi thường đầy đủ, hết thảy tiến hành đều dị thường thuận lợi, Sparta chiến sĩ cùng người Ba Tư đại chiến vai diễn quay chụp, dần dần đến kết thúc giai đoạn.

Trong kế hoạch, Zack Snyder chỉ vì này bộ phim quay chụp quy hoạch sáu mươi ngày thời gian, phim muộn nhất cũng muốn vào tháng năm để tiền hoàn thành quay chụp, nếu có thể bảo trì hiện tại tiến độ, phỏng chừng bốn mươi lăm thiên tả hữu liền có thể quay chụp hoàn tất.

Không cần ra ngoại cảnh, sở hữu màn ảnh tất cả đều đặt ở studio bên trong quay chụp, có thể nói tiết kiệm đại lượng thời gian.

Thừa dịp kịch tổ điều chỉnh ngọn đèn cùng máy quay phim, Zack Snyder tìm đến Matthew bên này.

“Quốc vương cảm giác thế nào?” Zack Snyder nhìn Matthew, hỏi.

Matthew hơi hơi nhún vai, chuyển động xuống trong tay đạo cụ trường mâu, nói,“Không có tám cái mười cái vương hậu, này quốc vương đương lên rất nghẹn khuất .”

Hắn phía sau kia vài diễn viên vang lên một trận thiện ý tiếng cười.

James - McAvoy tại Matthew phía sau nói,“Không có nghe nói nào quốc vương có tám cái mười cái vương hậu.”

“Các ngươi không biết?” Matthew chỉ chỉ Thái Bình Dương phương hướng, nói,“Tại xa xôi Đông Phương, Thái Bình Dương bờ bên kia, chỗ đó cổ đại quốc vương, có tam cung lục viện bảy mươi hai phi.”

Cuối cùng câu kia hắn không biết như thế nào phiên dịch, trực tiếp dùng dịch âm, nói xong sau, lại ngay sau đó giải thích nói,“Quốc vương trừ vương hậu ngoài, còn có mấy chục tiểu lão bà.”

“Nhiều như vậy?” Đóng vai Bách phu trưởng Dominic - West nói tiếp nói,“Quốc vương một người có thể thỏa mãn nhiều như vậy nữ nhân? Hắn này mấy lớn nhỏ lão bà trung gian, nhất định có rất nhiều xuất quỹ nhân.”

Michael - Fassbender cũng nói,“Có nhiều như vậy nữ nhân nam nhân, mệnh đều trưởng không được.”

“Hảo, hảo......” Zack Snyder nhìn thấy đề tài càng chạy càng xa, nhanh chóng vỗ vỗ tay, nói,“Đề tài này về sau lại thảo luận.”

Tuy rằng đầu rất thấp, tư lịch cũng không sâu, nhưng Zack Snyder này đạo diễn tại trường quay vẫn là rất có quyền uy, mọi người lập tức im lặng xuống dưới.

Zack Snyder lại nhìn về phía Matthew, nói,“Phía dưới động tác nhất định phải có khí thế ! cũng muốn biểu hiện ra Sparta quốc vương quyết tâm ! từ trước đến nay chưa từng có, tuyệt không quay đầu !”

Matthew gật đầu, nói,“Yên tâm hảo, đây là ta am hiểu nhất .”

Zack Snyder nghĩ nghĩ, xác thật là chuyện như vậy, Matthew văn hí năng lực không tính nhiều đột xuất, nhưng muốn tại màn ảnh trung lấy động tác hí hình thức, biểu hiện một người vũ dũng, cường hãn cùng quả quyết mà nói, nhất định là rất thoải mái , còn có thể mang cho nhân một loại nhân vật vốn nên chính là như thế cảm giác.

Theo sau, Zack Snyder rời đi trường quay, một danh nhiếp tượng sư nằm ở đặc chế ván trượt trên xe, màn ảnh lấy ngưỡng mộ góc độ, nhắm ngay Matthew bên này.

Này thuộc về rất đơn giản màn ảnh ngôn ngữ, Matthew làm diễn viên lâu như vậy , tự nhiên có thể nhìn ra được đến, Zack Snyder là muốn hình ảnh lấy cùng loại chiêm ngưỡng phương thức, cất cao Leonidas hình tượng.

Dù cho tư liệu lịch sử ghi lại bên trong, Sparta nhân hình tượng không hẳn có bao nhiêu quang huy.

Gần nhất trong khoảng thời gian này, Matthew cùng Zack Snyder làm không thiếu trao đổi, còn có James - McAvoy tin tức này linh thông, lại tràn ngập hảo kỳ gia hỏa mỗi ngày tại bên tai lải nhải dong dài, hắn cũng biết không thiếu ghi lại bên trong về Sparta nhân hắc lịch sử.

Tỷ như, Sparta nhân chế độ xã hội, là phi thường nghiêm khắc nô lệ chế, cùng Thái Bình Dương bờ bên kia xã hội nô lệ cùng loại, bị Sparta nhân chinh phục cư dân, sẽ biến thành nô lệ hắc lao sĩ, mà trên chiến trường từng cái Sparta chiến sĩ, sẽ có hai đến ba hắc lao sĩ vì bọn họ phục vụ.

Tại tất yếu thời khắc, này mấy hắc lao sĩ còn sẽ bị võ trang lên, đẩy lên chiến trường.

Nghe nói hắc lao sĩ còn có một tác dụng, có thể giúp Sparta nữ nhân giải quyết sinh lý nhu cầu.

James - McAvoy giảng qua một đoạn, có một lần Sparta người đi tấn công gọi là Messenia địa phương, quá trình thập phần gian nan, hoa hai mươi năm thời gian mới lấy được thắng lợi phản hồi Sparta. Bởi nam nhân đều đi ra ngoài run hai mươi năm, Sparta phụ nữ vi giải quyết nhu cầu, có lẽ cũng là vì sinh dục tân chiến sĩ, cùng hắc lao sĩ có quan hệ, sinh dục một đám tử nữ, bị Sparta người coi là “Xử nữ chi tử “.

Matthew phỏng đoán, trở lại Sparta từng cái Sparta chiến sĩ, nội tâm nhất định là phá vỡ .

Trợ lý đạo diễn đi tới, đem thư ký trường quay bài đặt ở phía trước màn ảnh, lớn tiếng nói,“[ Sparta ba trăm dũng sĩ ], thứ năm mươi hai trường, thứ hai mươi lăm mạc, hiện tại bắt đầu !”

Phía trước màn ảnh, Matthew một tay cầm mâu, một tay nắm thuẫn, giống như núi cao như vậy cao cao ngất lập.

Hắn kịch liệt thở dốc hai lần, trên người mỗi một khối cơ nhục đều lấy tối hoàn mỹ phương thức giãn ra đến.

Sau đó, Matthew đột nhiên nâng lên cầm mâu tay phải, trường mâu tầng tầng hạ lạc, cứng rắn mâu can, từ tấm chắn bên ngoài hoành tảo mà qua, cắm ở trên tấm chắn mũi tên, tất cả đều đoạn liệt bay lên, phảng phất huyết hoa như vậy chung quanh phiêu đãng.

Ngay sau đó, hắn trường mâu tầng tầng rơi xuống đất, giống như nham thạch nhìn về phía phương xa, tựa hồ lại một lần phát hiện địch tình, dẫn đầu xông về phía một khác đài máy quay phim bên kia, rống lớn nói,“Hôm nay không có Sparta nhân hội bỏ mình !”

“Hô cáp......”

Matthew phía sau diễn viên tập thể tuôn ra một tiếng gầm lên giận dữ, tựa như tập luyện khi như vậy, nhanh chóng kết trận, tấm chắn giơ lên, đầu mâu thẳng chỉ phía trước.

Quay chụp phía trước thời gian dài huấn luyện, hiệu quả hiện ra không bỏ sót.

“Hoàn mỹ !” Zack Snyder lúc này la lớn,“Good.Jop !”

Rất rõ ràng, hắn đối với này điều màn ảnh phi thường hài lòng.

Một cảnh này toàn bộ kết thúc, Zack Snyder còn nói thêm,“Chuyển trường quay chụp, đi mười hai hào nơi sân !”

Matthew những người này cũng hoàn thành hôm nay công tác, buông xuống trong tay đạo cụ vũ khí, cùng ra trường quay, hướng tới hoá trang gian bên kia đi.

Vừa lúc, đóng vai Xerxes Brazil diễn viên Rodrigo - Santoro nghênh diện mà đến, kia mặt khác tạo hình, nháy mắt hấp dẫn bao gồm Matthew ở bên trong sở hữu Sparta diễn viên ánh mắt.

Rodrigo - Santoro thân hình cao lớn, nửa thân trần trên thân thể tấc mao không sinh, rất nhiều địa phương treo đầy xích vàng cùng màu vàng kim kim chúc hoàn, này tạo hình nhìn qua thật là không giống bình thường.

Không biết vì sao, Matthew nghĩ tới từng xem qua một câu -- ta chính là ta, là nhan sắc không đồng dạng yên hỏa.

Này hoàn toàn chính là một sống thoát thoát phiên tăng trang điểm.

Đương nhiên điện ảnh không thể đương phim phóng sự đến xem, nếu Matthew quả thật nhìn kịch bản, sẽ phát hiện có thể thổ tào địa phương nhiều lắm, tỷ như Xerxes phiên tăng trang điểm phỏng chừng tại trời trong nắng gắt Ba Tư cao nguyên một ngày đều chống đỡ không nổi, mà Sparta lấy làm ngạo trọng giáp bộ binh nhóm, chính là dựa vào một thân trọng giáp đối kháng Ba Tư lấy chiếu xạ bộ đội vi chủ quân đội , tất cả đều nửa thân trần mà nói,300 dũng sĩ sớm biến con nhím .

Đây không phải Matthew lần đầu tiên nhìn thấy Xerxes tạo hình .

Từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia sinh hoạt khi, hắn liền xem qua này bộ phim, cũng tại mạng internet xem qua vô số về Xerxes thổ tào, có chút đến hiện tại mơ hồ còn có điểm ấn tượng.

Kết hợp kia vài thổ tào, hắn lúc này cũng nhịn không được ở trong lòng thổ tào:“Ba Tư vương Xerxes bị diễn thành một thích tại cả người treo đầy xích vàng không xuyên quần áo đầu trọc, không biết nguyên tác giả Frank - Miller như vậy thiết kế là thật không văn hóa, vẫn là có thâm ý khác.”

Matthew không chút nghi ngờ, này bộ phim nếu xuất hiện ở Iran rạp chiếu phim bên trong, khẳng định sẽ gợi ra sóng to gió lớn, đưa tới Iran nhân kháng nghị cũng nói không chừng.

Bất quá lại nói, hôm nay Hollywood điện ảnh có thể đi vào Iran tỷ lệ phi thường nhỏ, liền tính ngẫu nhiên có có thể đi vào , cũng đều là thông qua phi pháp con đường.

Đương nhiên, kịch tổ cũng không trông cậy vào [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] có thể đi vào Iran, lại càng không trông cậy vào Iran người xem hội cống hiến box office thu nhập, Iran cùng Iran người xem sẽ có cái gì phản ứng, không có người sẽ để ý.

Matthew đi đến bên này rất lâu , cũng rõ ràng một ít cơ bản xã hội chính trị tình thế, tỷ như nói tỷ như Iran như vậy quốc gia, tại Mĩ quốc trú Iran đại sứ quán sự kiện sau, sớm bị người Mĩ từ thế giới bản đồ thượng đá đi ra ngoài, biến thành phi văn minh quốc gia một thành viên.

Tuy rằng văn hóa tu dưỡng hữu hạn, nhưng Matthew cũng có thể cảm giác được đến, Hollywood điện ảnh trên nhiều khía cạnh đều phản ứng Mĩ quốc văn hóa cùng xã hội hiện thực.

Tẩy trang xong sau, Matthew hội hợp chuyên môn đuổi tới kịch tổ Helen - Hermann, trực tiếp đi cự ly Warner nhà sản xuất không xa Warner đại lâu, Warner Bros là [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] phát hành phương hòa [ I Am Legend ] chế tác phát hành phương, hiện tại hai bộ phim đều phải mở ra tất yếu tiền kỳ tuyên truyền, làm hai kịch tổ nam chính, Matthew là Warner Bros nhất chủ yếu tuyên truyền điểm.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 425: Michael Sheehan

“Hollywood tân hai ngàn vạn dollar câu lạc bộ thành viên -- Matthew - Horner !”

Westwood khu một nhà kem ly trong tiệm, Daenerys buông xuống trong tay [ Los Angeles thời báo ], đồng đối diện Brian - Liszt nói,“Matthew hiện tại có thể lấy đến 2000 vạn dollar thù lao !”

Brian - Liszt dừng lại hướng trong miệng đưa kem ly, nói,“[ Sparta ba trăm dũng sĩ ]?”

Daenerys lắc lắc đầu,“Không phải [ Sparta ba trăm dũng sĩ ], là một bộ gọi là [ I Am Legend ] phim.”

Nói xong, nàng đem báo chí đưa qua, Brian - Liszt kế tiếp, chăm chú nhìn lên.

“Căn cứ bản báo phóng viên từ Warner Bros bên trong được đến tin cậy tin tức, Warner Bros sắp đầu tư chế tác [ I Am Legend ] kịch tổ, đã cùng Matthew - Horner ký kết chính thức diễn viên hợp đồng, đây là Warner Bros kế [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] sau, cùng Matthew - Horner trong ngắn hạn mở ra lần thứ hai hợp tác, Warner Bros vì thế thanh toán cao tới 2000 vạn dollar thù lao.”

“Hai ngàn vạn dollar a !” Daenerys mở ra trước mặt kem ly, hung hăng cắn một ngụm lớn, than thở nói,“Đủ ta mua bao nhiêu kem ly a !”

Nghĩ đến hai ngàn vạn dollar con số này, nàng đều cảm giác choáng váng đầu.

Brian - Liszt còn tại xem báo giấy, đồng thời nói,“Phỏng chừng Matthew năm nay thu nhập có thể đi vào Forbes danh nhân bảng .”

Tuy rằng đều là Matthew - Horner fan, nhưng Brian cùng Daenerys có bản chất bất đồng, tại Thiên Sứ trù tính công ty cùng Bella - Anderson hiệp trợ dưới, hắn đã trở thành Los Angeles địa khu Matthew một fan ruột tổ chức thủ lĩnh, thường xuyên tổ chức thành viên đến hiện trường vi Matthew cố gắng trợ uy.

Hơn nữa, hắn cũng là số rất ít có tiền lương có thể lấy fan thủ lãnh.

Có như vậy một phần chức nghiệp, Brian kinh doanh này fan liên hợp hội càng thêm để tâm, cũng tại phụ thân hiệp trợ dưới, cẩn thận lý giải qua Hollywood ngôi sao một ít tình huống.

Hai ngàn vạn câu lạc bộ trừ thân giới, càng là đối ngôi sao già vị, kêu gọi lực cùng tổng hợp giá trị khẳng định.

Cứ việc đây không phải Hollywood cao nhất ngôi sao giai tầng, lại cũng tiến vào tầng trên cùng hàng ngũ trong.

Daenerys nuốt xuống trong miệng kem ly, hỏi,“Brian, này cự ly chúng ta nhìn thấy đệ nhất bộ Matthew diễn viên chính điện ảnh mới vài năm a? Hắn nhanh như vậy liền tiến vào hai ngàn vạn câu lạc bộ .”

Brian thoáng hồi ức một chút, nói,“Matthew trở thành chân chính nhân vật chính đệ nhất bộ phim là [ Vua Bọ Cạp ], ta nhớ rõ là 2002 năm phát hành , mới bốn năm thời gian......”

Nói tới đây, hắn không khỏi lắc lắc đầu,“Này tốc độ xác thật rất khó có thể tin tưởng a.”

“Đúng vậy.” Daenerys lại cắn một ngụm kem ly, thầm thì thầm thì nói,“Năm đó Tom - Cruise, cũng bất quá chính là như vậy.”

Brian gật gật đầu, tiếp tục nhìn báo chí, bởi vì trừ thù lao ngoài, đưa tin trung còn nhắc tới phương diện khác.

“Warner Bros tựa hồ là muốn cùng Matthew - Horner vị này box office hồng tinh thành lập trường kỳ hợp tác quan hệ, trừ vì hắn khai ra kếch xù thù lao ngoài, còn đồng ý khiến Matthew - Horner tại [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] cùng [ I Am Legend ] hai hạng mục trung, đảm nhiệm có được thật lớn quyền lực người sản xuất.”

Nhìn thấy nơi này, Brian bỗng nhiên cảm giác, Matthew thật có khả năng trở thành Tom - Cruise cùng Tom - Hanks như vậy siêu cấp cự tinh.

Hắn gần nhất tại phụ thân dẫn dưới, cũng bắt đầu tương đối xâm nhập nghiên cứu Hollywood, biết hai ngàn vạn câu lạc bộ đại biểu là thu nhập tiêu chuẩn, mà không phải Hollywood quyền thế bảng.

Hollywood người sản xuất chế độ vĩnh viễn là Hollywood giá trị xích thượng mấu chốt một khâu, diễn viên vĩnh viễn thấp một tầng cấp, người sản xuất cùng với cao cấp tiêu thụ kế hoạch nhân viên mới là Hollywood này đài hoa lệ máy móc vận chuyển hạch tâm năng lượng.

Cho nên, có vô số ngôi sao diễn viên, muốn tại biểu diễn điện ảnh trung, mưu cầu tại người sản xuất một khung bên trong kí tên.

Một nhìn như rất đơn giản kí tên, mang đến lại có khả năng là hoàn toàn bất đồng cục diện, có thể kiêm nhiệm người sản xuất chức vị, chẳng sợ chỉ là trên danh nghĩa, diễn viên mới sẽ được đến càng lớn quyền thế.

Brian căn cứ này thiên [ Los Angeles thời báo ] đưa tin, không khó phán đoán ra, Matthew đã bắt đầu sải bước con đường này.

San Fernando sơn cốc, đồng Burbank như vậy, Lâm lập số lượng phần đông studio.

Bất quá, nơi này studio rất ít sẽ có Hollywood kịch tổ tiến đến đến thăm, tuyệt đại đa số thời điểm, đều là San Fernando Valley bản địa điện ảnh công ty tại sử dụng.

Một gian bố trí thành giản đơn gia cư quảng trường studio bên trong, hóa trang xong Kayden - Kroos ngồi ở trường quay trên ghế sô pha, lật ra hôm nay [ Los Angeles thời báo ], rất nhanh liền thấy được giải trí trang, gặp giải trí bản đầu đề trên có Matthew - Horner danh tự, không khỏi chăm chú đọc lên.

Nàng hôm nay quay chụp này bộ phim, liền cùng Matthew - Horner có liên quan, tên phim gọi là [ Smith vợ chồng ], nàng đóng vai nữ chính Jane Smith.

Nhìn thấy tin tức tiêu đề trung nhắc tới 2000 vạn dollar, Kayden - Kroos nhịn không được một trận hâm mộ, nàng cũng có thể tính này trong nghề nhất tuyến nữ diễn viên , nhưng công tác đến làm bất động thời điểm, cũng không nhất định có thể kiếm đến 2000 vạn dollar.

Nhớ ngày đó, nàng thiên chân cho rằng San Fernando Valley là Hollywood cửa sau, thẳng đến gia nhập này nghề, mới phát hiện căn bản không phải.

“Hải, Michael !”

“Michael, ngươi hôm nay thật soái a !”

Nghe được trường quay vang lên chào hỏi thanh âm, Kayden - Kroos ánh mắt rời đi báo chí, quay đầu nhìn qua, đóng vai nam chính John - Smith diễn viên Michael - Sheehan đi tới.

Đây là một rất có hình soái ca, tại trong giới danh khí cũng rất lớn.

Michael - Sheehan ý khí phong phát, đi nhanh từ trường quay trung xuyên qua, phảng phất toàn bộ kịch tổ cuối cùng ngôi sao như vậy, hôm nay hắn xác thật có như vậy tiền vốn.

Này bộ [ Smith vợ chồng ] quay chụp, khiến hắn thực hiện đan bộ thù lao qua năm vạn dollar siêu cao thu nhập, đã chen vào trong giới tuyến đầu nam diễn viên hàng ngũ.

Lấy đến này bộ phim thù lao, hắn năm nay tổng thu nhập càng là nhất cử vượt qua hai mươi vạn dollar !

Đây chính là hai mươi vạn dollar, phóng nhãn toàn bộ trường quay, năm thu nhập có thể đạt tới này một con số , cũng chính là đạo diễn cùng nữ chính .

Michael - Sheehan kế hoạch , đẳng cuối năm đổi một chiếc xe mới, hắn xem hảo một chiếc BMW xa hoa SUV, khai lên khẳng định rất có mặt mũi.

“Hải, Kayden.”

Michael - Sheehan trước cùng Kayden - Kroos chào hỏi, tiếp ngồi ở bên cạnh trên ghế sô pha, Kayden - Kroos gật gật đầu, cười đáp lại,“Hải, Mike.”

“Có cái gì tin tức?” Michael - Sheehan chỉ chỉ Kayden - Kroos trong tay báo chí, hỏi,“Vừa gặp ngươi nhìn xem rất chăm chú đâu.”

Kayden - Kroos hơi hơi nhún vai,“Hollywood lại nhiều một hai ngàn vạn dollar câu lạc bộ thành viên.”

“Úc?” Michael - Sheehan phía trước tại Hollywood hỗn qua, không khỏi hảo kỳ hỏi,“Là ai?”

Kayden - Kroos đem kia trương giải trí bản đầu bản rút ra, đưa qua,“Chính ngươi xem đi.”

Michael - Sheehan tiếp xuống đến, cái nhìn đầu tiên liền tại đầu bản đầu đề thượng thấy được một đã lâu danh tự -- Matthew - Horner.

Nhìn thấy này quen thuộc lại xa lạ danh tự, hắn ánh mắt nhanh chóng xem qua đưa tin nội dung, thủ run nhè nhẹ lên, xác định đây chính là chính mình nhận thức cái kia Matthew - Horner không sai.

Liền tính đưa tin nội dung lầm , bên cạnh xứng đồ thượng người kia hắn cũng không khả năng nhận sai.

Vài năm thời gian trôi qua , Matthew - Horner đã chen thân hai ngàn vạn câu lạc bộ ? Michael - Sheehan rất hoài nghi điểm ấy, nhưng lấy trên tay là [ Los Angeles thời báo ], không phải vô căn cứ tiểu báo.

Hắn thật dài thở dài một hơi, vừa còn tại vi năm thu nhập qua hai mươi vạn dollar mừng thầm, này hai mươi vạn dollar cự ly hai ngàn vạn dollar có bao nhiêu xa a?

Michael - Sheehan rất rõ ràng, chính mình đời này là vĩnh viễn đều không khả năng truy kịp Matthew - Horner .

Tiếp, hắn xem qua càng nhiều về Matthew - Horner tin tức hiện lên ở trong đầu, anh tuấn soái khí trên mặt, chen ra một tia cười khổ.

Hắn năm nhập hai mươi vạn dollar, Matthew - Horner một bộ phim thu nhập hai ngàn vạn dollar ! hắn tưởng hào ném một bút tiền lớn, mua một chiếc rất có mặt mũi bảo mã xa hoa SUV, Matthew - Horner khai xe là Mercedes Benz miễn phí tài trợ hơn nữa lượng thân đặt làm Benz G cấp xe việt dã......

Tựa như tiếp [ Smith vợ chồng ] nam chính như vậy, Michael - Sheehan thường xuyên sẽ chú ý cái kia quen thuộc lại xa lạ Matthew - Horner tin tức.

Từng, hắn cũng ý đồ làm những gì, nhưng không ai tin tưởng một San Fernando Valley diễn viên mà nói, kia vài hơi chút đứng đắn một chút truyền thông, căn bản sẽ không phỏng vấn hắn, có mấy nhà không có bất cứ điểm mấu chốt bát quái tiểu truyền thông cũng đăng qua hắn công kích Matthew ngôn luận, lại ngay cả một nhỏ bé bọt sóng cũng không có hất lên đến qua.

Theo thời gian trôi qua, Michael - Sheehan phương diện này tâm tư càng lúc càng mờ nhạt, bởi vì hắn dần dần thấy rõ ràng , như là hắn loại này thân phận nhân, muốn công kích Matthew - Horner như vậy đã được hoan nghênh ngôi sao, khả năng tính quá nhỏ .

Này nghề cho hắn muốn tiền tài thù lao, lại không có cho hắn muốn ngăn nắp lượng lệ vỏ ngoài.

Trái lại Matthew - Horner, không chỉ là danh lợi song thu,[ Smith vợ chồng ] đại bán sau, còn trở thành Liên Hiệp Quốc từ thiện đại sứ, biến thành chân chính thượng lưu xã hội nhân vật.

Một không văn hóa, không tố chất vô lại, cứ như vậy biến thành đại danh nhân !

Đầu năm nay, có công ty tìm hắn biểu diễn [ Smith vợ chồng ] nam chính John - Smith khi, Michael - Sheehan không chút do dự đáp ứng xuống dưới.

Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, chính mình đã không có khả năng ngăn cản Matthew - Horner , nếu chỉ là chênh lệch một hoặc là hai tầng cấp, hắn còn tâm tồn hi vọng, nhưng hiện tại hai người chênh lệch quá lớn.

Hắn còn đứng ở trên địa cầu, Matthew - Horner lại lên sao Hỏa .

Tại San Fernando Valley dốc sức làm nhiều năm sau, Michael - Sheehan nhận rõ rất nhiều xã hội hiện thực.

“Hai ngàn vạn câu lạc bộ đại minh tinh a !” Michael - Sheehan đem báo chí hoàn cho Kayden - Kroos,“Nếu là đổi thành chúng ta nên có bao nhiêu hảo.”

Kayden - Kroos lắc lắc đầu,“Không có khả năng .” Nàng đứng lên, hướng về trường quay đi,“Quay chụp muốn bắt đầu.”

Michael - Sheehan cũng đứng lên, ngẩng đầu nhìn mắt kịch tổ bắt chước [ Smith vợ chồng ] áp phích, lại một lần nữa xác định một sự thật, hắn vĩnh viễn đều so ra kém Matthew - Horner .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 426: Nga Nữ Nhân Bệnh Chung

“Hảo !”

Đen tuyền studio trung, ngọn đèn nháy mắt sáng lên, có người la lớn,“Sửa tốt !”

Matthew ngẩng đầu nhìn coi trọng tân sáng lên ngọn đèn, tiếp nhận Bella - Anderson truyền đạt khăn mặt lau đi trên trán còn tàn lưu mồ hôi, khẽ lắc đầu,“Warner nhà sản xuất thiết bị, đều biến chất không thành bộ dáng .”

Hôm nay riêng đi đến trường quay Helen - Hermann tiếp một câu,“Cảm giác có thể tiến viện bảo tàng .”

Nhưng lời nói vừa rơi xuống, studio trung ngọn đèn thiểm vài cái, lại lụi tắt, toàn bộ [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] trường quay lại một lần rơi vào trong bóng tối.

“Đáng chết !” Đạo diễn Zack Snyder tiếng rống vang lên,“Các ngươi còn có thể hay không sửa tốt !”

Tiếp, khẩn cấp nguồn điện sáng lên, to lớn trong studio, cuối cùng có đốt đèn quang.

Zack Snyder ít có phát hỏa,“Bosen, hôm nay có thể sửa tốt sao?”

Gọi là Bosen người là kịch tổ hậu cần bảo đảm bộ môn đầu đầu, lập tức lau mồ hôi chạy qua, nói,“Cả nguyên bộ tuyến đường đều biến chất , xem tình huống hiện tại, cần toàn bộ đổi.”

Matthew nghe nói như thế, đối mặt sau Bella - Anderson nói,“Thu thập đồ đạc, chúng ta chuẩn bị triệt đi.”

Hắn từng tại trên công trường làm việc qua, biết đổi mới loại này tuyến đường tương đương phiền toái, hiện tại đã nửa buổi chiều , cũng không có chờ đợi tất yếu.

Bella - Anderson vội vàng thu thập đồ đạc, Helen - Hermann đứng lên, nói,“Vừa lúc, ta cũng có sự tưởng với ngươi nói chuyện.”

Matthew gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị lên tiếng trả lời, trường quay trung lại truyền đến Zack Snyder thanh âm,“Bao lâu thời gian có thể sửa tốt?”

Bosen mau chóng hồi đáp,“Của ta người đã đi liên hệ nhà sản xuất quản lý phương , ta cam đoan ! ngày mai nhất định có thể khôi phục bình thường !”

Matthew cũng từ trên ghế đứng lên, Zack Snyder ngắn ngủi tạm dừng sau, lớn tiếng nói,“Hôm nay dừng ở đây, hiện tại kết thúc công việc ! ngày mai buổi sáng chín giờ đúng giờ quay chụp !”

Giống như loại này ngoài ý muốn tình huống ai cũng không tưởng gặp được, xuất hiện chỉ có thể đối quay chụp kế hoạch tiến hành thích hợp điều chỉnh, may mà quay chụp tới nay thủy chung đều rất thuận lợi, quay chụp tiến độ vốn là dẫn đầu kế hoạch một đoạn, ngược lại cũng không cần lo lắng sẽ có quá nhiều dây dưa lỡ việc.

Studio trung cúp điện, Matthew dứt khoát đến bên ngoài kéo xe trung lâm thời phòng hóa trang đi tẩy trang, tại nhà sản xuất cửa ngồi trên Braun - Williams điều khiển đặc chế Benz đại G, cùng Helen - Hermann trực tiếp đi Thiên Sứ trù tính công ty.

Vào Helen - Hermann văn phòng, Matthew đi trước tiếp một chén nước, sau đó kéo ra ghế dựa ngồi xuống, hỏi,“Có chuyện gì không thể tại trường quay cùng trong xe đàm?”

Helen - Hermann ngồi vào hắn đối diện, nói,“Ngươi lần trước theo ta nói kiểm tra sức khoẻ, đến cùng là kiểm tra cái gì?”

Lần trước Matthew cho nàng đánh qua điện thoại, bắt đầu thời điểm còn tưởng rằng chính là bình thường kiểm tra sức khoẻ, thẳng đến nàng tại tiểu báo thượng thấy được gần nhất sao có điểm nhiệt độ bát quái, không khỏi sinh ra mặt khác phương diện phỏng đoán.

Cho nên, nàng lại hỏi,“Ngươi trúng chiêu ?”

Matthew không đáp lại, ngược lại hỏi,“Nếu ta trúng chiêu , ngươi có cái gì đề nghị?”

Nghe Matthew này khẩu khí, Helen - Hermann liền biết hắn không có việc gì, cố ý nói,“Trực tiếp cắt mất.”

Matthew nháy mắt không nói gì, gãi gãi đầu, một hồi lâu sau, mới nói,“Ngươi yên tâm hảo, ta không sao, rất khỏe mạnh.”

Helen - Hermann gật gật đầu, nói thẳng,“Ngươi tán gái làm bừa, ta luôn luôn không can thiệp qua.”

Matthew nghĩ nghĩ, này ngược lại là thật, trừ chăm chú kết giao thứ nhất bạn gái, Helen - Hermann về sau cơ bản không có quá mức can thiệp hắn sinh hoạt cá nhân.

“Đây là trong giới vẻ bình thường, ta này người đại diện cũng không khả năng ở phương diện này quá mức hạn chế ngươi.” Helen - Hermann tiếp tục nói,“Hơn nữa ngươi hướng tới là hiểu được nặng nhẹ nhân.”

Nàng chăm chú dặn dò nói,“Làm tốt phòng hộ thi thố, nếu ngươi nhiễm lên AIDS, liền xong đời .”

“Ngươi yên tâm.” Matthew phương diện này tính cảnh giác càng cao, cũng càng thêm để ý,“Ta phi thường quý trọng cơ thể của ta.”

Nếu không phải bởi vì này phương diện suy xét cùng một cái khác treo ở trên đầu kéo uy hiếp, hắn sớm liền từ Liszt chỗ đó tìm tới mười mấy nữ model, đại làm cuồng hoan party .

Nhìn thấy Matthew thái độ, Helen - Hermann cũng yên tâm, chủ động chuyển đề tài, nói,“Warner Bros gần nhất lấy của ngươi hai ngàn vạn dollar thù lao tại hâm nóng [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] cùng [ I Am Legend ], hiệu quả cũng không tệ lắm.”

Matthew nhẹ nhàng gật gật đầu, này mấy hắn cũng có lý giải.

Helen - Hermann còn nói thêm,“Disney ảnh nghiệp vì [ Cướp biển vùng Caribbean: Dead Man's Chest ] tuyên truyền suy xét, cũng theo ta lấy được liên hệ, phỏng chừng rất nhanh liền sẽ gia nhập đến trong đó.”

“Có Disney cùng Warner Bros hai nhà công ty ra tay.” Matthew không khỏi cười lên,“Của ta danh khí có phải hay không lại muốn trướng một đợt?”

Helen - Hermann vươn ra một ngón tay, nhẹ nhàng hướng lên trên đẩy dưới kính mắt, nói,“Hai ngàn vạn câu lạc bộ bản thân liền đại biểu cho cự đại danh khí cùng phi thường cao địa vị.”

Đến hiện tại, nàng dần dần xác định, Matthew có tương đương tỷ lệ, có thể vượt qua nhất tuyến cùng siêu cự cửa, trở thành một danh siêu cấp cự tinh, tiền đề là [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] cùng [ I Am Legend ] có thể box office đại bán, kế tiếp mấy bộ phim đồng dạng có thể box office đại bạo.

Không biết vì sao, nàng tin tưởng Matthew có thể làm đến, tựa như phía trước ngũ bộ phim không một không box office siêu cấp đại bán như vậy.

Helen - Hermann cũng nói không nên lời loại này tin tưởng nguyên từ phương nào, nhưng Matthew xác thật cho nàng như vậy tự tin.

Bất quá, hai bộ [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] cùng [ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ] tất cả đều bị nàng bào trừ ở ngoài, này hai bộ phim đệ nhất nhân vật chính là Johnny - Depp Jack - Sparrow, Matthew Will - Turner nhân vật phân lượng rất nặng, lại không cách nào cùng thuyền trưởng so sánh, đây là thuộc về Jack - Sparrow thuyền trưởng điện ảnh hệ liệt, mà không phải Will - Turner thợ rèn hệ liệt.

Liền tính này hai bộ tục tác đại lấy được thành công, thắng được địa vị, phấn ti cùng thù lao, cũng càng nhiều là nhằm vào này hệ liệt, một khi diễn viên rời đi này hệ liệt, có bao nhiêu nhà làm phim cùng fan điện ảnh còn nguyện ý vi ngôi sao tính tiền, thật sự rất khó nói.

Chân chính siêu cấp cự tinh là dựa vào nhiều bộ bất đồng điện ảnh rèn đi ra , giống như là hai Tom cùng Harrison - Ford, đó là danh phù kỳ thực siêu cấp cự tinh, chỉ dựa vào một hệ liệt siêu cấp cự tinh chỉ là có siêu cấp cự tinh giả tượng mà thôi.

Helen - Hermann nhìn xem rất rõ ràng, Matthew hiện tại điều kiện phi thường tốt, chỉ cần có thể bắt lấy cơ hội, không hẳn không có trở thành người trước khả năng.

“Ngươi hiện tại danh khí cùng địa vị đại trướng.” Helen Hermann cũng đi tiếp một chén nước, uống một ngụm sau, nói,“Ta với ngươi hai đại ngôn phẩm bài một lần nữa nói qua hiệp ước sự tình.”

Matthew lập tức hỏi,“Benz cùng Rolex?”

Helen - Hermann ngồi trở lại trên ghế, không nhanh không chậm nói,“Ta đã cùng Mercedes Benz phương diện tiếp xúc qua , Mercedes Benz bởi vì gần nhất một năm Benz G cấp trên tiêu lượng trướng rõ ràng, cơ bản đồng ý đối với ngươi đại ngôn hiệp ước làm ra điều chỉnh, hợp đồng kỳ hạn do phía trước ba năm lại kéo dài năm năm, mỗi năm đại ngôn phí dụng cố định vi 700 vạn dollar.”

“Có thể.” Matthew vẫn là rất hài lòng ,“Bọn họ không có nói khác đặc thù điều kiện đi?”

Helen - Hermann lắc đầu,“Ta chỉ cùng bọn họ tiến hành bước đầu tiếp xúc, Mercedes Benz phương diện đối với ngươi phi thường hài lòng, trừ kéo dài hiệp ước niên hạn cùng đề cao đại ngôn phí dụng, phía trước hợp đồng điều khoản không biến.”

Nàng tiếp còn nói thêm,“Rolex phương diện không thế nào thuận lợi, mục tiêu của ta là đem ngươi từ mặt bằng người phát ngôn chi nhất hàng ngũ trung, chuyển thành Roger - Federer như vậy chủ người phát ngôn chi nhất, còn muốn xem mặt sau đàm phán hiệu quả.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì.

“Còn có.” Helen - Hermann ngồi tựa ở trên lưng ghế dựa, nói,“Rolex tài trợ năm nay Mĩ quốc tennis công khai tái, bọn họ đã đánh với ta qua chiêu hô, hi vọng ngươi có thể ở năm nay Mĩ quốc tennis công khai tái thượng lộ diện, hơn nữa tham gia Rolex chủ sự mấy trường hoạt động.”

“Mĩ quốc tennis công khai tái lúc nào cử hành?” Matthew đối tennis lý giải không phải rất nhiều.

Lấy xuống Rolex đại ngôn sau, bởi vì Roger - Federer cùng thuộc về người phát ngôn quan hệ, chuyên môn đi lý giải một phen, cũng biết Roger - Federer, Lleyton Hewitt, Martina - Hingis cùng Anna - Kurnikova đẳng nhất chúng tennis hồng tinh danh tự.

Còn có phía trước hắn vẫn cảm giác Elena - Boyar tướng mạo tương tự, lại nhớ không nổi danh tự cái kia tennis nữ ngôi sao, nguyên lai là gọi Maria - Sharapova.

Này Maria - Sharapova năm nay còn bị [ thể dục họa báo ] bầu thành “Xinh đẹp nhất vận động viên”.

Bất quá, hắn mơ hồ nhớ rõ, có vẻ Maria - Sharapova sau này biến thành một tiêu chuẩn Nga bác gái, này hình như là Nga nữ nhân bệnh chung.

“Cuối tháng tám chín tháng sơ.” Helen - Hermann lúc này nói,“Ngươi hẳn là có lịch phát hành, tốt nhất đi tham gia.”

Matthew biết lấy tiền làm việc đạo lý, nói,“Cụ thể hành trình, ngươi cùng Rolex phương diện bàn bạc đi.”

Tuy rằng không phải một trái tennis đam mê giả, nhưng đi mĩ võng thấu vô giúp vui cũng không phải chuyện xấu, nhớ rõ không thiếu ngôi sao đều yêu đi cùng loại trường hợp.

Helen - Hermann mở ra một Notebook, ở mặt trên chuyên môn nhớ một chút, tiếp còn nói thêm,“Còn có từ thiện tiệc tối, Amanda đề nghị đặt ở tháng sáu hai mươi lăm hào, không cần tại nhà ngươi trong cử hành, mà là chuyên môn thuê một đại hình tư nhân hội sở.”

Nàng xem đến Matthew không có phản đối ý tứ, tiếp tục nói,“Ta cùng Amanda cùng nhau định ra danh sách, sẽ hướng trong giới đại bộ phận nổi danh nhân vật phát ra mời.”

Matthew cũng không phải phía trước newbie, biết loại này mời phát ra đi, đối phương không hẳn sẽ trình diện, bởi vì trình diện cơ bản ý nghĩa muốn quyên tiền.

Helen - Hermann mà nói không có đình,“Mời nhân có thể đến một phần mười, trận này hoạt động liền có thể chấn động toàn mĩ.”

Nàng đem một phần danh sách đẩy lại đây, Matthew đơn giản lật ra nhìn nhìn, mặt trên có mấy trăm danh tự, xếp hạng tại hàng đầu không chỗ nào không phải là Hollywood đại minh tinh, đại đạo diễn cùng nhất tuyến chế tác nhân.

Phương diện này sự vụ, Matthew không tính toán trực tiếp nhúng tay, cụ thể công tác vẫn là giao cho Amanda cùng Helen - Hermann phụ trách.

Hội hợp chờ ở tầng một Bella - Anderson, Matthew ra Thiên Sứ trù tính công ty, phát hiện Braun - Williams đứng ở bên cạnh xe, đang kỳ quái nhìn một người đi xa.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 427: Thượng Tầng Xã Giao

Theo Braun - Williams ánh mắt xem qua, Matthew chỉ thấy được một mặc thâm sắc tây trang bóng dáng, cái kia bóng dáng xuyên qua nam Buena Vista đường cái, rất nhanh biến mất ở đám người trong.

Hắn thu hồi ánh mắt, hỏi Braun - Williams,“Làm sao?”

Braun - Williams vẫy trong tay chế tác tinh mỹ quyển sổ, nói,“Vừa người kia đi tới, chỉ tên khiến ta đem thứ này chuyển giao cho ngươi?”

“Phấn ti?” Matthew hảo kỳ hỏi.

Mercedes Benz công ty chuyên môn vì hắn định chế một đen một trắng hai chiếc Benz đại G mặt trên, đều có “M-H” đặc thù dấu hiệu, cũng chính là hắn danh cùng họ mở đầu chữ cái, này tại toàn thế giới đều không có chi nhánh, bị người nhận ra đến rất bình thường.

Qua lại, cũng có phấn ti chạy tới Thiên Sứ trù tính công ty cho hắn đưa lên các loại lễ vật.

“Hẳn là không phải.” Braun - Williams đã nhanh chóng phiên một lần, xác định không có nguy hiểm nhân tố tồn tại, đem quyển sổ đưa cho Matthew,“Hình như là một phần giới thiệu cùng mời.”

Matthew tiếp nhận đến, nói,“Đi thôi, chúng ta hồi Beverly Hills.”

Lên Benz xe việt dã, đẳng xe phát động sau, hắn đánh giá một phen quyển sổ, ngồi ở bên cạnh Bella - Anderson cũng quẳng đến hảo kỳ ánh mắt.

Này rõ ràng không phải phấn ti đưa tới lễ vật, mà là một phần câu lạc bộ nhập hội mời cùng giới thiệu !

Matthew mở ra chế tác tinh xảo quyển sổ, nhanh chóng lật xem một lần, lập tức minh bạch vì cái gì muốn tìm đến chính mình trên đầu, cũng hiểu được đây là một cái dạng gì câu lạc bộ.

Này gia tên là thánh thành câu lạc bộ thành lập thời gian cũng không dài, nhưng tại Hollywood trong giới, đã có to lớn tên tuổi.

Tuy rằng không thực tế tham gia qua, nhưng Matthew lại nghe Johnny - Depp từng nhắc tới, này gia ở Los Angeles tư nhân party câu lạc bộ, mỗi tháng nhiều nhất chỉ tiếp nhận 99 danh hội viên, hơn nữa từng cái hội viên đều phải trải qua khắc nghiệt sàng chọn, có tiền có thế chỉ là cơ bản điều kiện mà thôi.

Mật thất,Sex, ngợp trong vàng son, sở hữu điều động nội tiết tố nguyên tố, chính là này gia câu lạc bộ tổ chức party chủ đề.

Dựa theo Depp thuyết pháp, bởi vì chủ đánh tư nhân, tinh anh bài, khiến cho này ngợp trong vàng son câu lạc bộ thanh danh đại chấn.

Johnny - Depp từng tham gia qua một lần, còn đối Matthew khoe khoang dường như miêu tả qua.

Này gia câu lạc bộ mỗi tháng tổ chức một lần party, lúc ấy Depp phát hiện trường nội không thiếu xã hội nhân vật nổi tiếng, tuổi trẻ người mẫu, cùng với diễn viên đợi đã (vân vân).

Sở hữu tiến vào hội trường nhân sĩ đều cấm dùng điện thoại, hơn nữa muốn tại vào sân tiền bị soát người, bọn họ vào sân khi cần mang mặt nạ, nhưng rất nhiều người tại vào sân sau đều sẽ đem mặt nạ cởi xuống.

Ở trên party, các nữ sĩ đều xuyên lên gợi cảm nội y, thậm chí nửa thân trần ra trận; Nam sĩ tắc xuyên lên tây trang, trường nội nam nữ hội không kiêng nể gì ngay trên bàn tiệc làm bừa, không khí có thể nói phi thường hoang đường.

Matthew lấy đến này bản tập trên bìa trong mặt có một đoạn văn tự, đối với rất nhiều người đến nói, phi thường có dụ hoặc lực.

“Câu lạc bộ mỗi tháng đều sẽ tổ chức hoá trang vũ hội cùng tư nhân bữa tối, mỗi quý còn sẽ có xấu hổ nghệ thuật chương trình học; Ngoài ra, xuân, mùa hạ bể bơi party hệ liệt cũng sẽ mang cho ngươi không đồng dạng lạc thú. Nếu này mấy đều thỏa mãn không được ngươi lòng hiếu kỳ, như vậy chúng ta xấu hổ rạp hát sẽ cho ngươi lưu luyến vong phản lý do. Đến đi bằng hữu, đến thể nghiệm trận này chân chính ‘Thượng tầng xã giao’.”

Lại xem phía sau, còn lại là nhập hội một ít cơ bản điều kiện, tỷ như nam sĩ mỗi năm phí dụng vi mười vạn dollar, nữ sĩ có thể miễn phí, nhưng muốn trải qua cực kỳ khắc nghiệt thẩm tra, cự tuyệt khủng long vào trong.

Hơn nữa trong đó nói rõ, nữ hội viên trung có Hollywood ngôi sao cùng nổi danh người mẫu một loại tồn tại.

Này gia câu lạc bộ, quang xem chế tác tinh mỹ tập mặt trên nội dung, chính là rất dễ dàng để nhân tính phấn địa phương, tràn ngập thần bí sắc thái lại để người rục rịch, thế nhưng loại này cùng tính tương quan câu lạc bộ cũng không phải là ai đều có thể đi vào , liền tính là xách đầu heo cũng tìm không thấy cửa miếu.

Chỉ nhìn này bản tập mà nói, Matthew đương nhiên sẽ cho rằng này cái gọi là thánh thành câu lạc bộ đang chém gió lừa tiền, nhưng hắn phía trước nghe Johnny - Depp nói lên qua, biết mặt trên miêu tả đại bộ phận đều là sự thật.

Giống hắn loại này nhân, nói không động tâm khẳng định là giả .

Bella - Anderson vụng trộm liếc Matthew liếc nhìn, vừa nàng cũng thấy được bộ phận nội dung, thêm lại tại Hollywood trong giới công tác có đoạn thời gian, đại khái cũng có sở phỏng đoán, hơn nữa nhà mình lão bản là dạng người thế nào, nàng làm tư nhân trợ lý, trên thực tế cũng tương đối rõ ràng.

Matthew chú ý tới Bella - Anderson biểu tình, lại cái gì cũng không có nói, thoải mái đem tập thu vào hàng ghế sau vị trung gian trong ngăn trữ vật.

Đổi làm năm nay phía trước, hắn khẳng định sẽ kéo lên Johnny - Depp, cùng nhau qua được thêm kiến thức, chung quy mười vạn dollar với hắn mà nói tính không được cái gì, nhưng bây giờ còn là có sở do dự, trong lòng bao giờ cũng là cảm giác cẩn thận một điểm cho thỏa đáng.

Này ngược lại không phải hắn sợ dẫn tới đồn đãi, chỉ cần không phải làm bên thứ ba hoặc là quấy rối tình dục, ngươi tình ta nguyện dưới tình huống, này nhiều lắm cũng chính là đường viền hoa tin tức.

Huống chi, này vài năm hắn cũng dần dần trở thành truyền thông công nhận hoa hoa công tử.

Nhưng Jessica - Alba nghe đồn, khiến Matthew trong khoảng thời gian này vẫn có tâm lý bóng ma, đừng nói là loại này câu lạc bộ, gần nhất một đoạn thời gian, liên Eva - Green bên kia đều liên hệ thiếu.

Matthew luôn luôn đều không là do dự không quyết nhân, rất nhanh liền hạ quyết định, này vốn đặc thù quyển sổ hắn để, không tưởng đi mà nói liền tiếp tục ném ở trên xe, lúc nào muốn đi , sử dụng đến cũng rất phương tiện.

Benz xe việt dã trở lại Horner trang viên, Matthew nhớ tới gần nhất liên hệ biến thiếu Eva - Green, cầm lấy di động lật ra nàng số điện thoại, chuẩn bị cho nàng đánh một điện thoại.

Tuy rằng đóng vai là nữ chính, nhưng Eva - Green nhân vật tại quay chụp trung vai diễn cũng không phải rất nhiều, trừ quay chụp ngày đó đi qua trường quay, kịch tổ đến hiện tại còn không có quay chụp qua một hồi cùng Sparta vương hậu có liên quan vai diễn.

Nàng nhân vật quay chụp, cơ bản đều bị Zack Snyder an bài ở hậu kỳ.

Matthew gọi cho Eva - Green điện thoại, lại vẫn không người tiếp nghe.

Hắn buông xuống di động, đi trong viện dạo qua một vòng, tiền đình cây cối cùng hoa cỏ, trải qua hồng chim cánh cụt công ty tỉ mỉ xử lý, lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ, toàn bộ trang viên xanh hoá cùng cảnh trí, tại bó lớn tiền tài dùng ra sau, hiệu quả tương đương không sai.

Sắc trời dần dần hắc xuống dưới, cự ly Horner trang viên không phải rất xa Beverly sơn trang bên ngoài, một đống độc lập phòng ốc bên trong, Eva - Green vừa về trong nhà, trắng nõn trên khuôn mặt mặt, rõ ràng mang theo không khoái.

Nghĩ đến buổi chiều gây rối nàng cái kia ghê tởm xấu xa mập mạp, nàng cho dù là hiện tại đều tưởng phun.

Hôm nay buổi chiều, nàng tham gia trong giới bằng hữu Edward - Norton party, ở trên party, cái kia thấp bé mập mạp, như là ruồi bọ như vậy, vây quanh nàng chuyển không ngừng, khiến nàng phiền không thắng phiền.

Nếu mập mạp không phải trong giới đại nhân vật, nàng sớm liền bàn tay trừu tại trên mặt hắn .

Liền tính là như vậy, mập mạp chẳng những không có thu liễm, còn ước nàng cuối tuần đi khách sạn đàm phiến ước, đối phương là đại nhân vật, nàng không dám trực tiếp cự tuyệt, cảm giác hướng Edward - Norton cáo từ trở lại.

Đổi màu đen lễ phục, đi ngâm tắm rửa, lại đơn giản ăn chút gì, Eva - Green oa tại phòng khách sô pha trong, mở ra TV.

Bởi tâm tình khó chịu, Eva - Green không ngừng đổi đài, TV tiết mục tất cả đều nhìn không được, thẳng đến đi đến ABC đài truyền hình giải trí kênh, lúc này mới ngừng lại.

Bởi vì trên màn hình TV, tràn đầy Matthew - Horner đặc tả hình ảnh.

Nhìn trên TV Matthew, Eva - Green lại nghĩ tới buổi chiều cái kia mập mạp đầy mỡ ghê tởm gia hỏa, không khỏi lầm bầm lầu bầu,“Vẫn là Matthew nhìn thuận mắt a.”

Nàng nghiêng đầu nhìn chằm chằm TV,“So sánh Weinstein cái loại này ghê tởm người ngoạn ý, Matthew nhìn liền đẹp mắt.”

Tuy rằng tướng mạo cùng ngôn hành đều có chút khác loại, nhưng Eva - Green luôn luôn đều không phủ nhận chính mình là bề ngoài đảng.

Trên TV Matthew hình ảnh tiêu thất, Eva - Green không có đổi đài, nghe người chủ trì nói vài câu, lại nhìn một hồi, minh bạch đây là một kỳ chuyên môn giới thiệu Matthew tiết mục, đại khái là vì tuyên truyền [ Cướp biển vùng Caribbean: Dead Man's Chest ].

“Matthew - Horner chuyên nghiệp cùng chuyên nghiệp ở trong nghề tiếng lành đồn xa, tại phỏng vấn bên trong cùng hắn hợp tác qua đạo diễn, biên kịch, các diễn viên đối với hắn khen không dứt miệng, như vậy hắn ở trong mắt những người này cụ thể là cái dạng gì đâu?”

Nghe người chủ trì mà nói, Eva - Green tiếp tục nghiêng đầu nhanh nhìn chằm chằm TV, bởi cùng Matthew - Horner từng có rất nhiều tiếp xúc, đối với người này, nàng cũng rất ngạc nhiên.

Màn hình TV chợt lóe, đầu tiên đi ra người là Jerry - Bruckheimer, hắn mà nói rất ngắn, lại rất hữu lực:“Matthew - Horner là ta chứng kiến qua , tối khốc, chân thành nhất , tối cần mẫn nhân chi nhất !”

Tiếp, Stephen - Sommers nhận phỏng vấn hình ảnh xuất hiện ,“Ban sơ ta thật không muốn Matthew, hắn không có ta cần kia vài tố chất, bởi vậy, hắn không có đánh đụng đến ta. Thế nhưng, ta nhìn thấy hắn sau, liền trên cơ bản thích phải hắn.”

“Hắn có thể không hiện sơn lộ thủy nhanh chóng đem một đám người mê được thần hồn điên đảo, thất điên bát đảo. Khi ta lần thứ hai nhìn thấy hắn khi, ta liền bị chinh phục . Ta chỉ là cảm thấy, ta sẽ càng ngày càng yêu thích hắn, so hiện tại hơn rất nhiều. Tại trên màn ảnh, hắn tràn ngập vô cùng vô tận sinh mệnh lực. Matthew có một loại tinh luyện cường làm, thích vu sinh tồn tố chất, kia tương đương rất giỏi !”

Mặt sau, là một danh phổ thông phóng viên, hắn đối với màn ảnh nói,“Ta có hạnh tại một lần trên lần đầu lễ nhìn thấy Matthew. Ta thỉnh cầu cùng hắn bắt tay, nhưng lúc ấy hắn đang bị một đám người vây quanh thay phiên chụp ảnh chung. Vài phút trôi qua , ta nghe được hắn nói:‘Người kia đi đâu vậy? Ta nói ta muốn cùng hắn bắt tay . Hải, bằng hữu !’ hắn đầy mặt tươi cười đi tới nắm tay của ta. Ta không để ý người khác nói như thế nào, ta cho rằng hắn không gì sánh kịp.”

Cuối cùng xuất hiện một danh trường quay nhân viên bảo vệ, hắn nói,“Ta vi Matthew quay chụp nhiều bộ điện ảnh công tác qua, Matthew tại tiến tổ ngày thứ ba liền có thể kêu lên toàn kịch tổ mọi người danh tự, đi đến trường quay sau tuyệt không kéo dài.”

Vị này an bảo nói rất nhiều, đối Matthew khen không dứt miệng,“Hắn là ta chứng kiến qua tốt nhất, tối có lễ phép, tối cần mẫn cùng có tài năng nhân. Nếu có người nói cho hắn muốn đi đâu, hắn sẽ trước tiên 10 phút chờ ở kia, vì hắn phải làm sự hoàn toàn chuẩn bị sắp xếp. Hắn đối đãi cùng hắn cộng sự nhân cũng phi thường tốt, đối tầng dưới chót sản xuất trợ lý còn có kịch tổ nhân viên cũng là, những người này đôi khi bị N lưu ngôi sao giống thỉ như vậy đối đãi.”

Eva - Green bỗng nhiên rất tưởng cấp Matthew gọi điện thoại, có lẽ hắn có năng lực vì chính mình cung cấp một chút ứng đối cái kia mập mạp đề nghị, nàng từ trong bao lấy di động ra, phát hiện điều chỉnh thành tĩnh âm trên di động, có Matthew chưa tiếp đến điện, vội vàng bát trở về.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 428: Còn Sống Tác Phẩm Nghệ Thuật

“Ngươi hảo, ta là Bella - Anderson.”

Studio trung, thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, Bella - Anderson dựa theo Matthew phân phó, cấp Horner trang viên quản gia gọi điện thoại,“Matthew buổi tối muốn chiêu đãi một vị trọng yếu nữ tính khách nhân, hắn muốn các ngươi chuẩn bị một ít Pháp thức thức ăn.”

Nàng lỗ tai dán di động ống nghe, nghe một hồi, nói,“Đúng, khách nhân không có đặc biệt cấm kỵ, đồ ăn thức khiến phòng bếp bên kia làm chủ hảo. Ân, không có mặt khác , tái kiến.”

Bella - Anderson cắt đứt điện thoại, thu hồi di động, vừa muốn quá khứ cùng Matthew nói một tiếng, đã thấy đến có kịch tổ công tác nhân viên lại đây thông tri hắn vào sân quay chụp, vội vàng dừng cước bộ.

Xa xa đứng ở trường quay bên ngoài, Bella - Anderson nhìn cái kia thấp lùn đạo diễn Zack Snyder cùng Matthew cùng một vị khác Brazil diễn viên trao đổi, cảm giác có chút là lạ , cái kia biểu diễn Xerxes Brazil diễn viên, thượng trang sau bộ dáng, dứt khoát kỳ quái cực.

Nhìn một hồi, trường quay trung còn không có quay chụp ý tứ, nàng di động chấn động lên, vội vàng cúi đầu nhìn thoáng qua, lại là quản gia đem phòng bếp chuẩn bị tốt menu phát lại đây.

Bella - Anderson trước đó được đến qua Matthew về phương diện này dặn dò, trở về một từ đơn,“Good !”

Nàng phi thường rõ ràng, Matthew mời Eva - Green đi Horner trang viên làm khách, mục đích cũng không tại ăn cái gì mặt trên, nói vậy Eva - Green cũng không để ý ăn cái gì......

Dựa theo Matthew phía trước thuyết pháp, hắn tối hôm qua tiếp đến Eva - Green đánh tới điện thoại, tính toán mời nàng đi trang viên làm khách, bất quá buổi sáng đi ra thời điểm, bởi vì Helen - Hermann một cuộc điện thoại, quên cùng đầu bếp cùng quản gia chào hỏi , đi đến kịch tổ vẫn vội vàng quay chụp, thẳng đến vừa rồi nghỉ ngơi, mới nghĩ tới.

Bella - Anderson làm trợ lý, cũng sẽ không cụ thể đi hỏi, hơn nữa căn cứ Matthew phong cách hành sự cùng cá nhân yêu thích, nàng sớm liền nhìn ra Matthew đối Eva - Green có kia phương diện ý tưởng.

Nghe nói, Eva - Green còn uyển cự qua hắn một lần, nhưng lần đó sau, Eva - Green chẳng những không có làm bất hòa Matthew, còn tiếp tục cùng hắn đánh được một mảnh lửa nóng, chỉ có thể nói này hai người sớm muộn gì sẽ làm cùng một chỗ.

Hơn nữa Eva - Green lấy đến này bộ phim trung nữ chính, Matthew phát huy thật lớn tác dụng.

Bella - Anderson lắc lắc đầu, nàng đọc sách khi cũng nhận thức không thiếu Pháp quốc nữ đồng học, Pháp quốc nữ nhân, ở phương diện này xa so Mỹ quốc nữ nhân còn muốn mở ra.

Về phần Eva - Green, không phải nàng có thành kiến, một có thể ở điện ảnh màn ảnh trước mặt cởi sạch quần áo, liên tư mật nhất địa phương đều có thể bại lộ nữ diễn viên, có thể trông cậy vào nàng thắt lưng quần thật chặt sao?

Dù sao nàng tại Hollywood đợi trong khoảng thời gian này, nghe được cùng nhìn thấy , đều là quay chụp khi thắt lưng quần rất lỏng nữ diễn viên, hiện thực sinh hoạt bên trong thắt lưng quần càng lỏng.

Lấy nàng cái nhìn, Eva - Green lần đó cự tuyệt Matthew, cũng là vì điếu hắn khẩu vị, còn có thể là thời cơ không đối linh tinh .

Nàng đều có thể nhìn ra được đến, nói vậy Matthew cũng có thể nhìn ra được đến, dựa theo Matthew phong cách, khẳng định không có một chút miễn cưỡng Eva - Green địa phương, để tránh cho người lưu lại mượn cớ, sau đó làm lên Eva - Green, nhiều nhất sẽ không vượt qua mười lần, đẳng mới mẻ kình cùng truy đuổi quá trình bên trong tích cóp kích tình tất cả đều phóng thích sạch sẽ , cũng liền đem Eva - Green ném tới một bên .

Nhiều lắm sẽ vì nàng giới thiệu phân tân công tác, hoặc là hỗ trợ giải quyết điểm nan đề.

Ở phương diện này, không chỉ là nàng, rất nhiều người đều biết Matthew danh tiếng rất tốt.

Bella - Anderson lại nhìn trường quay trung Matthew liếc nhìn, sớm nhất thời điểm, nàng còn đáng tiếc, vì sao Matthew không thể cùng Charlize - Theron đi đến cùng nhau, toàn người Mĩ đều hi vọng bọn họ cùng một chỗ, hai người bên cạnh đại bộ phận nhân cũng hi vọng bọn họ có thể ở cùng nhau, cố tình......

Nàng bỗng nhiên lắc lắc đầu, phỏng chừng Charlize - Theron hiện tại sẽ may mắn chưa cùng Matthew cùng một chỗ đi?

Tuy rằng trong đầu nghĩ như vậy, nhưng Bella - Anderson rất rõ ràng, chính mình lão bản là Matthew - Horner, đẳng Matthew chụp hoàn một màn diễn, trở lại nghỉ ngơi khu bổ trang thời điểm, nhanh chóng qua nói với hắn một tiếng, trang viên bên kia bắt đầu làm chuẩn bị .

“Ân.” Matthew gật gật đầu, nói,“Ta biết.”

Bổ trang hoàn tất, hắn lại một lần tiến vào trường quay, cùng đóng vai Xerxes Rodrigo - Santoro đơn giản diễn tập qua tẩu vị sau, quay chụp lại bắt đầu.

“Khiến ta đoán đoán......” Matthew một tay chống nạnh, phía sau hồng áo choàng bay phất phới, chỉ treo đầy xích vàng Rodrigo - Santoro nói,“Ngươi nhất định là Xerxes !”

Rodrigo - Santoro từng bước đi tới, phảng phất Thiên Thần như vậy, đi đến Matthew đối diện, nói,“Đến đi, Leonidas !” Hắn vươn ra một bàn tay, chỉ Matthew,“Chúng ta cùng nhau đến thảo luận một chút.”

“Giống ngươi như vậy vĩ đại quốc vương cùng ngươi thủ hạ tinh nhuệ bộ đội, nếu liền như vậy bị người tiêu diệt , thật sự rất đáng tiếc .”

Xerxes trang điểm tuy rằng như là tên hề, nhưng nhân vật này tuyệt không là tên hề, rất hiểu được công tâm vi thượng đạo lý,“Chúng ta có rất nhiều văn hóa có thể trao đổi, chẳng lẽ ngươi không có chú ý qua?”

Matthew gật gật đầu, nghiêm túc nói,“Toàn bộ buổi sáng, chúng ta đều tại cùng các ngươi trao đổi Sparta văn hóa.”

Rodrigo - Santoro hai tay chống nạnh, thoạt nhìn khí thế mười phần,“Tộc nhân của ngươi rất đặc thù, liền tính hiện tại gặp phải toàn quân bị diệt, ngươi như cũ cuồng vọng tự đại, tại thần trước mặt theo ta là địch, cũng không phải là sáng suốt cử chỉ.”

Matthew không có bất cứ tỏ vẻ.

“Ta vi cầu thắng lợi có thể tổn binh hao tướng, ánh mắt đều sẽ không chớp.” Rodrigo - Santoro ngữ khí đột nhiên trở nên cường ngạnh lên,“Tưởng tượng một chút đi, Leonidas, cùng ta là địch sẽ có cái gì hậu quả !”

Matthew lập tức cường ngạnh đánh trả nói,“Ta sẽ vi bảo hộ ta thần dân mà chết trận ! không lâu sau, của ngươi nô lệ sợ hãi trong tay ta kiếm, càng hơn ngươi roi da !”

Rodrigo - Santoro rất giống là thần côn,“Bọn họ không phải sợ hãi roi da, mà là của ta thần uy !”

Bất quá, Xerxes nhân vật thiết lập, chung quy không phải Marvel điện ảnh trung não tàn BOSS, Rodrigo - Santoro còn nói thêm,“Ta là khẳng khái thần, ta sẽ sử ngươi vô cùng giàu có, ta sẽ khiến ngươi trở thành toàn bộ Hy Lạp chủ nhân, lấy danh nghĩa của ta, ngươi đem trở thành Europa Chiến Thần ! mà của ngươi địch bang Athen, hội thần phục tại dưới chân ngươi ! chỉ cần...... Ngươi thần phục tại của ta dưới chân !”

“Ngươi phi thường khẳng khái, như của ngươi thần uy.” Matthew bình tĩnh nói,“Vạn vương chi vương, chỉ có ngốc tử mới sẽ cự tuyệt như thế dày ban thưởng......”

Động tác hí cơ bản đều quay chụp hoàn tất, còn thừa đại bộ phận màn ảnh, chủ yếu lấy văn hí làm chủ, bất cứ phim hành động, thành phiến cũng không khả năng vô hạn chế đánh xuống, người xem buộc chặt thần kinh cũng cần thích hợp thư hoãn.

Matthew một buổi chiều quay chụp đều rất thuận lợi, cho dù có NG tình huống, cũng rất ít vượt qua ba lần, bởi quay chụp phía trước tiến hành qua đối hí cùng tập luyện, tương đương một bộ phận màn ảnh đều là một lần tính chụp qua.

Kịch tổ quay chụp đến hiện tại, đã tiến hành đến trung sau đoạn, trải qua hơn một tháng ma hợp, các bộ môn phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý.

Quay chụp xuất hiện NG, có một nửa nguyên nhân không phải diễn viên, mà là diễn viên bên ngoài tỷ như ngọn đèn, ghi âm, hoá trang cùng đạo cụ đẳng phía sau màn bộ môn.

Đại bộ phận kịch tổ, khó nhất thường thường là vừa mới bắt đầu quay chụp một tuần.

Bởi công tác thuận lợi, buổi chiều 4h rưỡi, Matthew liền tẩy trang xong đi ra studio, hôm nay hắn không khiến Braun - Williams cùng Bella - Anderson cùng, mà là một mình điều khiển một chiếc màu trắng Benz đại G, hướng Eva - Green tại Beverly Hills bên ngoài độc lập nơi ở tiến đến.

Trung gian Matthew cấp Eva - Green đánh điện thoại, chờ hắn lái xe đi đến Eva - Green trụ sở khi, Eva - Green khoá một đại hào ví, đã chờ ở ven đường.

“Hải, Matthew.” Eva - Green lên phó điều khiển vị trí, hỏi,“Hôm nay quay chụp thuận lợi sao?”

“Hoàn hảo.” Matthew phát động ô tô, hướng phía trước lái đi, nói,“Quay chụp tiến độ so kế hoạch tiến độ mau không thiếu, phỏng chừng ngươi muốn trước tiên đến kịch tổ .”

Eva - Green cười nói,“Ta đã tiếp đến kịch tổ thông tri, thứ ba tuần sau bắt đầu tiến tổ quay chụp.”

Nơi này cự ly Horner trang viên vốn là không xa, hai người hàn huyên không vài câu, Matthew liền đảo quanh phương hướng, quẹo vào trang viên đại môn, xe vẫn chạy đến suối phun mặt sau tiểu quảng trường bên trên, mới ngừng lại được.

Matthew lập tức xuống xe, vòng đến đối diện, vi Eva - Green kéo ra cửa xe, Eva - Green xuống xe, chung quanh nhìn nhìn, nhịn không được tán thưởng nói,“Hảo xinh đẹp trang viên.”

“Bên này đi.” Matthew làm thỉnh thủ thế, nói,“Cảm giác xinh đẹp mà nói, về sau thường đến làm khách.”

Hắn phía trước dẫn đường, Eva - Green theo sau theo đi lên, cùng nhau vào cửa phòng, lập tức dùng nữ dong lại đây, tiếp nhận Matthew túi công văn, treo tại phòng khách lối vào trên cái giá.

Quản gia Diana đi tới, hỏi,“Lúc nào ăn cơm?”

Matthew nhìn về phía Eva - Green, hỏi,“Hiện tại dùng cơm, vẫn là đợi hội?”

Eva - Green lắc đầu,“Ta còn không đói bụng, chờ một lát có thể sao?”

Matthew quay đầu đối quản gia Diana nói,“Khiến phòng bếp đợi lát nữa lại chuẩn bị bữa tối đi.” Tiếp, hắn lại quay đầu đối Eva - Green nói,“Muốn hay không ta mang ngươi tham quan một chút?”

Eva - Green cởi áo khoác, giao cho nữ dong, lộ ra xuyên tại bên trong cực kỳ Hợp Thể màu đen váy liền áo, nói,“Hảo a, ta đang muốn nơi nơi xem xem đâu.”

Matthew ánh mắt trong lúc lơ đãng từ Eva - Green trên người đảo qua, có thể nhìn ra được, Eva - Green hôm nay tỉ mỉ trang điểm qua, vô luận là dáng người vẫn là khuôn mặt, đều như là yêu tinh như vậy.

Nàng tự thân có chứa hắc ám cùng tà ác khí chất, dứt khoát mĩ đến mức khiến người hít thở không thông, nàng tựa như sống tác phẩm nghệ thuật, thân thể của nàng giống như Satan vũ khí.

Matthew không chút nghi ngờ, nàng mở ra hai chân mà nói, có thể đem toàn thế giới đều hút vào đi.

Phòng khách, phòng ăn (nhà hàng), yến hội thính, phòng bên trong bể bơi, phòng tập thể hình, hầm rượu...... Matthew mang theo Eva - Green, trước tiên ở tầng một cùng địa hạ một tầng dạo qua một vòng, tiếp trở lại phòng khách bên này, theo trên thang lầu tầng hai.

Đi đến tầng hai chủ phòng ngủ tiền, Matthew thử mời nói,“Đây là của ta phòng ngủ, muốn vào xem một chút sao?”

Hắn mời ý tứ phi thường minh xác, nếu Eva - Green cự tuyệt, hắn sẽ không làm bất cứ miễn cưỡng.

Eva - Green sờ sờ ví, thoáng chần chờ, khóe miệng cùng khóe mắt rủ xuống càng thêm lợi hại, cười nói,“Hảo a.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 429: Sao Có Thể Nhịn Được

Cự đại phòng ngủ bên trong đèn đuốc sáng trưng, Matthew ngồi tựa ở rộng rãi trên sô pha, nhìn đối diện phòng giữ quần áo, phòng giữ quần áo cửa phòng đại khai, lại không có bật đèn, đại khái là bên ngoài rất sáng , hắn từ phòng giữ quần áo cửa xem vào đi, căn bản không có Eva - Green thân ảnh, chỉ là tối đen như mực.

Này phòng giữ quần áo phi thường lớn, chừng trên trăm bình, từ Charlize - Theron chuyển rời sau, hắn quần áo luôn luôn liền không có nhồi đầy qua.

Matthew kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi Eva - Green đi vào tiền theo như lời kinh hỉ.

Có lẽ là nhận đến Eva - Green kích thích, Matthew đột nhiên nhớ tới từng trên hệ thống mạng thổ tào, một vị tân fan điện ảnh hỏi một lão fan điện ảnh, Eva - Green như thế nào lại thoát? Lão fan điện ảnh hồi đáp, ngươi có thể tìm ra một bộ phim nàng ở bên trong không thoát sao?

Thực ra trong mắt của hắn, Eva - Green không cần cởi quần áo, liền đủ mê người.

Này tuyệt đối là một Lang nhân, Ác Ma, quỷ hút máu, cương thi cùng khô lâu đều phải thượng nữ nhân.

Liền tại Matthew nghĩ như vậy thời điểm, phòng giữ quần áo trung truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, Eva - Green từng bước một hướng tới cửa đi tới, sau đó dừng ở quang minh cùng hắc ám giao giới địa phương.

Thấy rõ Eva - Green nháy mắt, Matthew trực cảm thấy nhiệt huyết xung não, này thật là một thật lớn kinh hỉ.

Eva - Green nửa người trên không có mặc bất cứ quần áo, nửa người dưới khỏa một điều màu trắng thảm mỏng, một đôi tay ở sau lưng hắc ám thấp thoáng dưới, chỉ có thể nhìn đến non nửa đoạn cánh tay, còn lại bộ phận tựa hồ tất cả đều biến mất không thấy .

Giờ khắc này, nàng chính là cụt tay Venus, thậm chí tại Matthew trong mắt, thân thể của nàng so Miloš Venus càng như là tác phẩm nghệ thuật.

Miloš Venus chỉ có thể dùng đến xem, Eva - Green thân thể, lại là sống tác phẩm nghệ thuật, có thể mang cho nhân càng cao hưởng thụ.

Eva - Green tại cửa đứng một hồi, sau đó từng bước một hướng tới Matthew đi tới, nàng trên hai tay mang trưởng khoản màu đen bao tay, tại màu đen bối cảnh trung, xác thật cực kỳ giống gãy cánh tay Miloš Venus.

Matthew từ trên sô pha đứng lên, Eva - Green dừng ở hắn đối diện.

“Ta không có hai tay.” Eva - Green bình tĩnh nói,“Ta không thể chống cự của ngươi bất cứ xâm phạm !”

Như vậy một có ma quỷ gợi cảm cùng Pháp quốc nữ hoàng bàn ưu nhã nữ nhân, như thế nào có thể nhẫn được không xâm phạm?

Rất nhanh, Matthew liền xác định, Eva - Green mở ra hai chân, thật có thể đem toàn thế giới đều hút vào đi.

Vào lúc ban đêm, Eva - Green liền ngủ lại ở Horner trang viên bên trong, hai người căn bản không có xuống lầu ăn cơm tối, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, Matthew chạy bộ buổi sáng qua đi, mới đồng thời xuất hiện ở trong phòng ăn.

Eva - Green ngồi ở bàn ăn bên cạnh, chờ đợi người hầu bưng tới điểm tâm thời điểm, bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, hơn một tháng trước, cũng chính là tháng tư nhất hào,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] quay chụp đệ nhất thiên, nàng tại trường quay thấy được cực kỳ khoa trương một màn, sau này không phải không nghĩ qua, Matthew cùng bên phim có phải hay không cố ý hướng hồng quần lót bên trong lót đồ, phát hành khi lấy này đến làm phim bán điểm chi nhất.

Kinh lịch qua tối hôm qua, nàng phi thường xác định, Matthew hồng quần lót bên trong tuyệt đối không có điếm bất cứ thứ gì, nội tại cùng ngoại tại có thể nói danh phù kỳ thực.

Người hầu bưng tới bữa sáng, Matthew gặp Eva - Green ngốc ngốc tại xuất thần, không khỏi hỏi,“Nghĩ gì đâu?”

Eva - Green nhanh chóng phục hồi tinh thần, cười cười, nói,“Không có cái gì.”

Matthew chỉ chỉ nàng đối diện khay ăn,“Ta xuống lầu chạy bộ buổi sáng thời điểm, khiến đầu bếp tùy tiện làm điểm, xem xem hợp ngươi khẩu vị sao?”

Tuy rằng thuê vị này đầu bếp cũng tinh thông kiểu dáng Âu Tây cơm điểm, nhưng sở trường nhất vẫn là Matthew thích Đông Phương đồ ăn.

Eva - Green cắt xuống một khối nhỏ lau mứt quả bánh mì nướng, đưa vào trong miệng, cẩn thận phẩm vị một phen, nói,“Mứt quả hương vị rất có đặc sắc.”

Matthew nuốt xuống trong miệng sữa đậu nành, nói,“Thích liền hảo.”

Eva - Green biên tiểu khẩu ăn bữa sáng, vừa cùng Matthew nói chuyện phiếm,“Ta tỉnh lại thời điểm, ngươi liền không ở, chạy bộ buổi sáng?”

“Ân.” Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Này vài năm đều dưỡng thành thói quen .”

Eva - Green chỉ là ăn rất ít một điểm đồ ăn, buông xuống dao nĩa, nghiêng đầu nhìn về phía Matthew,“Trách không được ngươi dáng người bảo trì như vậy hảo.”

Matthew cũng nhìn về phía nàng,“Ngươi dáng người cũng rất tốt a.” Hắn tán thưởng bàn nói,“So Miloš Venus còn vĩ đại kiệt tác.”

Eva - Green cười khanh khách lên, cười đến vốn là con mắt nghiêm trọng thiên thiếu mắt bên trong, cơ hồ chỉ còn dư tròng trắng mắt.

Cười một hồi, nàng bỗng nhiên nhớ tới hôm trước buổi chiều sự tình, không khỏi nói,“Matthew, ta nhớ rõ có lần lần đầu thức thượng, Harvey - Weinstein đi tìm ngươi, ngươi cùng hắn thục sao?”

Matthew không rõ Eva - Green vì sao bỗng nhiên nhắc tới Harvey - Weinstein, lắc đầu nói,“Không quen, chỉ là nhận thức.”

“Úc......” Eva - Green ấp a ấp úng lên,“Như vậy a......”

Xem nàng này phúc bộ dáng, Matthew thử hỏi,“Ngươi gặp Harvey - Weinstein? Hắn cho ngươi tạo thành phức tạp?”

Eva - Green nghĩ nghĩ, nói thẳng,“Ta hôm trước buổi chiều đi tham gia Edward - Norton tổ chức party, ở trên party gặp Harvey - Weinstein, hắn nói có một nữ chính phi thường thích hợp ta, tưởng ước ta cuối tuần đi Beverly Hilton khách sạn xem kịch bản, thuận tiện thảo luận dưới về ta biểu diễn nhân vật này vấn đề.”

Matthew ăn được không sai biệt lắm , buông xuống dao nĩa, cầm lấy khăn ăn xoa xoa miệng, Eva - Green hỏi,“Ta không biết có nên hay không đi.”

“Ngươi cảm giác đâu?” Matthew không đáp lại, ngược lại hỏi,“Eva, ngươi muốn đi sao?”

“Không !” Eva - Green phi thường quyết đoán nói,“Ta tuyệt không muốn đi, Harvey - Weinstein ở trên party gây rối qua ta, ta cảm giác hắn người này, không đáng tin cậy.”

Matthew xòe tay nói,“Vấn đề này không phi thường đơn giản sao? Không tưởng đi, liền không cần đi.”

Eva - Green hơi hơi nhíu mi,“Ta có điểm lo lắng, Harvey - Weinstein......”

“Harvey - Weinstein xác thật rất có lực ảnh hưởng, làm người cũng rất bá đạo.” Matthew nói thẳng,“Nhưng hắn tại Hollywood không thể lấy thúng úp voi, nếu ngươi không tưởng đi độc lập giới điện ảnh, liền không dùng quá mức lo lắng.”

Hắn lại bổ sung một câu,“Đương nhiên, về sau tận lực trốn tránh Harvey - Weinstein một điểm, cũng không muốn xem nhẹ hắn năng lượng.”

Giống như là [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] phát hành quyền như vậy, hắn không phải sợ Harvey - Weinstein, mà là dưới tình huống không có tất yếu, không đáng đắc tội Harvey - Weinstein như vậy một cường thế lại bá đạo người sản xuất cùng điện ảnh công ty đại lão.

Huống hồ, Harvey - Weinstein không có chạm đến hắn điểm mấu chốt.

Eva - Green lúc này lại hỏi,“Harvey - Weinstein thanh danh không tốt?”

“Phi thường không tốt.” Matthew cũng không đi vòng vèo, dứt khoát nói,“Hắn phi thường thích đem nữ diễn viên gọi đi khách sạn phòng thử vai, sau đó nhân cơ hội mưu đồ làm loạn, này tại trong giới cũng không phải bí mật.”

Eva - Green thở dài,“Cùng Âu Châu giới điện ảnh như vậy loạn.”

Matthew lắc lắc đầu,“Phỏng chừng toàn thế giới giới giải trí đều không kém quá nhiều đi.” Hắn còn nói thêm,“Bất quá, Hollywood đại bộ phận là ngươi tình ta nguyện, Harvey - Weinstein bất đồng, hắn sẽ đối nữ diễn viên dùng cường.”

“Không ai báo nguy hoặc là đâm ra đi sao?” Eva - Green hỏi.

“Không có, ít nhất ta không có nghe nói qua.” Matthew nói,“Đại bộ phận nhân vi tiền đồ suy nghĩ, đều lựa chọn nhịn xuống đi.”

Theo hắn nghe nói tin tức, Harvey - Weinstein bắt buộc nữ diễn viên, đại bộ phận đều là không có thế lực hoặc là thanh danh không lớn nhân, như là Gwyneth - Paltrow loại này, thật đối nàng làm cái gì mà nói, khẳng định muốn trả giá tương ứng hồi báo, bằng không nàng nháo lên đến, tuyệt đối là phi thường lớn phiền toái.

Đối đãi có thế lực nữ diễn viên chú ý trả giá liền có hồi báo, không quyền không thế nữ diễn viên tắc đại khai ngân phiếu khống tăng mạnh bách, đây chính là Matthew sở nghe nói Harvey - Weinstein quen dùng thủ đoạn.

Trong giới rất nhiều người đều biết tin tức, bao gồm cùng Harvey - Weinstein giao hảo Quentin - Tarantino, cùng với Ben Affleck cùng Matt - Damon đám người, nhưng không ai chủ động hướng ra phía ngoài để lộ, ai cũng không muốn tại không có đầy đủ chỗ tốt dưới tình huống, cùng như vậy một vị Hollywood đại lão khai chiến.

Kia vài nén giận nhận đến xâm phạm nhân, tựa hồ đều không đáng giá đồng tình.

Nhưng tại đây trên xã hội, rất nhiều sự cũng không phải đứng ra lớn tiếng kêu gọi liền có thể tranh thủ đến chú ý , có tiền có thế đại nhân vật một điện thoại lực ảnh hưởng, thắng qua người bị hại nhảy lầu ví dụ chỗ nào cũng có.

Cùng loại Harvey - Weinstein bắt buộc nữ diễn viên loại sự tình này, không chỉ tại Hollywood tồn tại, phóng nhãn toàn bộ Bắc Mĩ, theo thương giới đến chính giới lại đến truyền thông giới, cùng loại tình huống nhiều đếm không xuể, chân chính sáng tỏ đi ra lại có bao nhiêu?

Matthew bản thân không phải người tốt, cũng không thèm làm này mấy trong mắt hắn phi thường không phẩm sự tình, nhưng chỉ muốn hay không chạm đến hắn lợi ích, hắn chỉ biết đem này mấy trở thành lời đồn đãi đối đãi, không có đầy đủ chỗ tốt mà nói, ai nguyện ý cùng Harvey - Weinstein ngay mặt hận thượng?

Hắn không phải thánh phụ, lại càng không là thánh mẫu, tại USA này quốc gia bên trong, đầu tiên nghĩ đến khẳng định là chính mình.

Về phần cứu vãn trong giới bị xâm phạm nữ diễn viên? Như vậy vĩ đại sự nghiệp, vẫn là giao cho Thượng Đế đến hoàn thành đi.

Dù sao hắn là nhất định xuống địa ngục nhân, phỏng chừng cũng sẽ không nhìn thấy vạn năng nhân từ Thượng Đế.

Ăn xong điểm tâm, Matthew lái xe mang theo Eva - Green ra trang viên, hỏi,“Ngươi đi nơi nào? Về nhà sao?”

Eva - Green nghiêng đầu nhìn Matthew, nghĩ nghĩ, nói,“Trở về cũng không có việc gì làm, ta cuối tuần liền tiến tổ quay chụp , không bằng với ngươi cùng đi trường quay đi, trước tiên thích ứng một chút công tác bầu không khí.” Nàng bỏ thêm một câu,“Ngươi không ngại đi?”

Matthew cười cười, nói,“Như thế nào sẽ để ý? Ta cầu mà không được đâu.”

Benz xe việt dã chạy ra Beverly Hills sau, Eva - Green lại hỏi,“Ngươi này cuối tuần có thời gian sao?”

“Có a.” Matthew đảo quanh phương hướng, Benz đại G chạy lên đi thông Burbank đường, quay đầu nhìn Eva - Green liếc nhìn, hỏi,“Ngươi có chuyện sao?”

“Ta tưởng với ngươi cùng một chỗ, cuối tuần đều cùng một chỗ.” Eva - Green nói thẳng,“Ta ngày hôm qua cấp Edward - Norton đánh qua điện thoại, Harvey - Weinstein từ hắn chỗ đó muốn của ta điện thoại, ta lo lắng hắn tiếp tục gây rối ta.”

Matthew gật gật đầu,“Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta bất cứ thời gian đều có thể cùng ngươi.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 430: Huynh Muội

“Đình !” Studio trung đầu tiên là vang lên Zack Snyder tiếng rống, tiếp hắn đi tới trường quay trước màn xanh mặt, đối Eva - Green nói,“Của ngươi biểu tình cùng cảm giác đều không đối !”

Eva - Green đối diện, Matthew thoáng hoạt động một chút, này đã là Zack Snyder lần thứ tư kêu đình quay chụp , vấn đề tất cả đều xuất hiện ở Eva - Green trên người, Eva Green hôm nay vừa gia nhập đến quay chụp trung, trạng thái rõ ràng không có điều chỉnh tốt, hiện trường phát huy cũng so ra kém vẫn kéo dài quay chụp diễn viên.

Này cũng rất bình thường, Zack Snyder kiên nhẫn vi Eva - Green nói hí,“Ngươi hiện tại là Sparta vương hậu, ngươi biết chính mình trượng phu lần này xuất chinh, sẽ gặp phải mấy chục vạn Ba Tư đại quân, cơ hồ là hẳn phải chết cục diện, lúc này vương hậu hẳn là có cái gì cảm giác?”

Eva - Green gật gật đầu,“Ta hiểu được.”

Zack Snyder nhìn Eva - Green liếc nhìn, xoay người hướng về trường quay bên ngoài đi, thẳng thắn giảng, hắn cũng không cho rằng này Pháp quốc nữ diễn viên phi thường thích hợp biểu diễn Sparta vương hậu qua quả nhân vật này, nhưng Matthew cùng Helen - Hermann dốc hết sức đề cử, Matthew là này hạng mục thuận lợi khai triển mấu chốt, Helen - Hermann vi hạng mục cung cấp chất lượng tốt phục vụ, hắn cũng liền không có phát biểu bất đồng ý kiến.

Chung quy, này danh nghĩa thượng là nữ chính, trên thực tế vai diễn ngay cả nữ phụ cũng coi như không hơn.

“Đừng khẩn trương.”

Trường quay trung, Matthew nói khẽ với Eva - Green nói,“Cảm giác bao giờ cũng là một chút tìm đến .”

Eva - Green đối Matthew cười cười,“Ân.”

Bên cạnh đóng vai bọn họ nhi tử tiểu diễn viên, cũng lôi kéo Eva - Green tay, rất hiểu sự nói,“Eva tỷ tỷ, ta cảm giác ngươi diễn thực hảo a.”

Eva - Green vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hài tử đầu trọc, Matthew không khỏi cười lên, nói,“Tiểu gia hỏa, ngươi diễn cũng rất tốt.”

Này tiểu hài tử nhìn qua mặt nộn, trên thực tế đã có mười hai mười ba tuổi , tại Hollywood cũng là có chút danh tiếng ngôi sao nhỏ tuổi.

Càng nhỏ hài tử quay chụp khi càng không thể khống, Hollywood bên trong có công nhận hai đại không thể khống quay chụp nhân tử, một là nhi đồng diễn viên, hai là động vật.

Quay chụp rất nhanh một lần nữa bắt đầu, Matthew ba người lập tức khôi phục phía trước trạm vị.

“[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] !” Trợ lý đạo diễn đem thư ký trường quay bài đặt ở máy quay phim phía trước màn ảnh, nói,“Một trăm mười một trường, thứ mười hai mạc, hiện tại bắt đầu !”

Theo hắn thanh âm rơi xuống, trường quay trung nháy mắt lặng ngắt như tờ.

Matthew hướng tới sau lưng màn xanh đi, Eva - Green dùng lực mím môi, nhìn về phía Matthew cao lớn hùng tráng bóng dáng, tựa hồ có loại khó tả bi thương, cuối cùng không có nhịn xuống, dùng hơi mang run rẩy thanh âm hô,“Sparta nhân !”

Này một thanh truyền đến chỗ rất xa, Matthew quay đầu đến, tuy rằng nhíu mày, nhưng mặt bộ giống như nham thạch cứng rắn, phảng phất bất luận kẻ nào cùng bất cứ sự đều không thể ngăn cản hắn đi tới bộ pháp.

Hắn xoay người lại, đứng ở nơi đó, “Vâng, của ta vương hậu.”

Eva - Green nhìn thẳng Matthew, đi tới, thâm thâm nhìn Matthew liếc nhìn, tháo xuống trên cổ Lang Nha vòng cổ, vi Matthew đội, nói,“Cầm của ngươi thuẫn trở về ! hoặc là liền tại thuẫn thượng bị nâng trở về !”

“Vâng, của ta vương hậu !”

Matthew nhìn Eva - Green thoáng hiển tái nhợt gương mặt, dựa theo Hollywood lộ số, giờ khắc này phải nói “Ta yêu ngươi”, nhưng hắn không có nói, bởi vì Sparta không thể yếu đuối, không thể bị tình ràng buộc, bởi vì chỉ có kiên cường người mới có thể tự xưng là Sparta nhân, chỉ có kiên cường nhân, tài năng làm Sparta quốc vương !

Mặc kệ tư liệu lịch sử ghi lại như thế nào, phim trung Sparta ba trăm dũng sĩ xuất chinh, là vì thủ vệ tổ quốc, là vì bảo hộ nhân dân, là vì Hollywood chủ lưu điện ảnh vĩnh hằng chủ đề -- tự do !

Đây là Hollywood điện ảnh lớn nhất chủ đề cùng lấy cớ, chỉ cần đánh tự do cờ hiệu, lại có lợi khả đồ, cái gì loại hình phim, Hollywood đều dám đi quay chụp, cho dù là bôi đen mặt khác quốc gia cùng dân tộc.

Zack Snyder từ đạo diễn máy theo dõi mặt sau đứng lên, lớn tiếng nói,“Hảo ! làm được không sai !” Nhưng hắn không có hô qua, ngược lại nói,“Eva, ngươi có thể làm được càng tốt ! sở hữu bộ môn trở lại vị trí cũ, năm phút đồng hồ sau lại đến một lần.”

Liền tại kịch tổ chuẩn bị lại quay chụp thời điểm, David - Allison cùng một nữ hài đi vào studio trung.

Làm này bộ phim duy nhất đầu tư nhân, David - Allison đồng dạng có người sản xuất danh hiệu, bất quá hắn đối với điện ảnh cụ thể chế tác lý giải không nhiều, trừ thuê chuyên môn đoàn đội cùng phương thứ ba làm kịch tổ giám thị ngoài, cơ bản không có can thiệp qua kịch tổ quay chụp, hắn xuất thân từ một thương nghiệp gia đình, lại tại South California đại học điện ảnh học viện học tập qua, rõ ràng lung tung can thiệp chỉ có thể chế tạo hỗn loạn.

Trên thực tế, hắn phương thứ ba giám thị đoàn đội, mỗi ngày đều sẽ làm một phần tập hợp, truyền đến thiên không chi vũ ảnh nghiệp bên kia, báo cáo biểu hiện kịch tổ vận chuyển phi thường thông thuận.

David - Allison vì người làm sự xác thật có chút quá mức cao điệu, không chiêu Hollywood rất nhiều người thích, nhưng ngẫm lại cũng biết, nhận qua tinh anh giáo dục, Larry - Allison lại chịu cho tài chính duy trì, dù cho hắn năng lực không phải rất xuất sắc, cũng tuyệt đối không có khả năng là ngu ngốc.

“Tất cả đều là màn xanh?”

Đứng ở trường quay bên ngoài, cái kia tướng mạo cùng Larry - Allison có chút tương tự nữ hài nói,“Ngươi điên rồi sao, David?”

David - Allison nhún vai,“Đầu tư điện ảnh vốn chính là rất điên cuồng sự tình.” Hắn nhìn nữ hài liếc nhìn, nói,“Megan, nếu không điên cuồng mà nói cũng đừng tiến Hollywood.”

Nữ hài là David - Allison muội muội Megan - Allison, đồng dạng là muốn hướng điện ảnh nghề phát triển phú nhị đại, nàng lắc đầu nói,“Ta cho rằng của ngươi sách lược từ trên căn bản chính là sai lầm , đem trong tay đại bộ phận tài chính đặt ở một hạng mục bên trên, tương đương ngu xuẩn, một khi này hạng mục thất bại, ngươi làm thế nào?”

“Đại đầu tư đại chế tác, mới có thể có cự đại thành công.” David - Allison nói thẳng,“Mới có thể chứng minh ta là xuất sắc điện ảnh đầu tư nhân.”

Megan - Allison thẳng lắc đầu,“Làm như vậy phiêu lưu rất cao .” Nàng hừ một tiếng, nói,“Cùng này đầu tư như vậy đại chế tác, không bằng đi đầu tư độc lập điện ảnh,8000 vạn dollar chế tác đầu nhập, đầy đủ quay chụp mười bộ độc lập điện ảnh , chỉ cần trong đó có một phần ba thành công, liền có thể thực hiện lợi nhuận.”

David - Allison cười lạnh hai tiếng,“Ta nghe nói , ngươi muốn cùng Harvey - Weinstein cái loại này nhân hợp tác.” Hắn hai tay xiên lên eo, nói,“Giống Harvey - Weinstein cái loại này mạnh mẽ bá đạo, lại tự cho là đúng nhân, nói không chừng lúc nào liền sẽ xong đời.”

Megan - Allison tuổi không lớn, lại rất có Allison gia tộc thương nghiệp đầu não,“Nhưng hắn bây giờ còn không có xong đời dấu hiệu, còn có rất lớn giá trị lợi dụng, hắn tại Hollywood nghiệp nội cùng điện ảnh học viện có tài nguyên, mà ta có tiền, chúng ta theo như nhu cầu liền là, nếu tương lai hắn xong đời mà nói, ta không ngại đạp hắn hai chân, nói không chừng vận tác hảo mà nói, Weinstein ảnh nghiệp......”

Nàng không có xuống chút nữa nói, David - Allison lại đủ để nghe minh bạch , thực ra hắn biết rõ, muội muội tuy rằng so với hắn nhỏ vài tuổi, nhưng từ nhỏ tại đầu não phương diện liền hơn xa hắn.

Thậm chí, hắn phụ thân Larry - Allison cũng nói qua, Megan duy nhất chỗ thiếu hụt, chính là tuổi quá nhỏ, tương đối đến nói kinh nghiệm không đủ.

Trường quay trung bắt đầu quay chụp, Megan - Allison đè thấp thanh âm, nói,“Liền nói ngươi này hạng mục, một chưa từng có độc lập sản xuất qua người sản xuất, một chỉ quay chụp qua một bộ phim quảng cáo cùng MV đạo diễn, ngươi liền ném vào đi 8000 vạn dollar, ngươi đối với bọn họ liền như vậy có tin tưởng sao?”

David - Allison trả lời lại khiến Megan - Allison rất giật mình,“Ta đối đạo diễn cùng người sản xuất không bao nhiêu tin tưởng, ta đầu tư này bộ phim, cũng không phải bởi vì người sản xuất Jack cùng đạo diễn Zack Snyder.”

“Cái gì?” Megan - Allison khó hiểu nhìn về phía David - Allison,“Này ngươi đều đầu tư?”

David - Allison vươn ra một căn đầu ngón tay, chỉ hướng trường quay trung cái kia cao lớn mạnh mẽ thân ảnh,“Ta đầu tư này tám ngàn vạn dollar, là vì hắn gọi Matthew - Horner !”

Megan - Allison nhìn qua, ấn tượng đầu tiên chính là cái kia nam nhân giống như điêu khắc như vậy.

David - Allison tiếp tục nói,“Bởi vì Matthew - Horner là nam chính, cho nên ta dám đầu nhập này tám ngàn vạn dollar.”

Megan - Allison nghi ngờ nói,“Hắn trị tám ngàn vạn dollar sao?”

“Trị ! giá trị tuyệt đối !” David - Allison tựa hồ phi thường có tin tưởng, hỏi ngược lại,“Megan, ngươi biết quá khứ hắn diễn viên chính ngũ bộ phim, phát hành sau tổng cộng lấy đến bao nhiêu box office sao?”

Megan - Allison chú ý nhiều nhất là độc lập giới điện ảnh, tuy rằng đối thương nghiệp điện ảnh cũng có lý giải, nhưng không có chuyên môn điều tra qua, khẽ lắc đầu nói,“Ta chỉ biết [ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] box office đại bán, bất quá đệ nhất nhân vật chính là Johnny - Depp đi?”

David - Allison cũng không phủ nhận, nói thẳng,“Matthew - Horner diễn viên chính ngũ bộ điện ảnh, phát hành sau tổng cộng tại toàn cầu lấy xuống vượt qua 20 ức dollar box office !”

Nghe được này con số, dù cho Megan - Allison đến từ một siêu cấp phú hào gia đình, như cũ nhịn không được động dung, sửng sốt nói,“Ngũ bộ điện ảnh, hai mươi ức dollar box office? Điều này sao có thể?”

David - Allison cười cười,“Là hơn hai mươi ức dollar !” Hắn nhìn về phía Megan - Allison,“Ngươi hẳn là biết, box office thu nhập chỉ là điện ảnh sáng tạo ích lợi một bộ phận, Matthew - Horner diễn viên chính này ngũ bộ phim, quanh thân phương diện ích lợi, sẽ không so box office thấp bao nhiêu.”

Megan - Allison trầm mặc .

David - Allison còn nói thêm,“Trong giới rất nhiều người đều đang nói, Matthew - Horner tuyển phim cùng Tom - Hanks như vậy, có chỗ độc đáo, ta không tin Zack Snyder, nhưng ta tin tưởng Matthew - Horner, nếu hắn lựa chọn này hạng mục, khẳng định có thành công tự tin.”

Megan - Allison trầm mặc một hồi lâu, mới nói,“Phụ thân nói qua, liên tục đạt được thành công nhân tiếp tục thành công tỷ lệ, xa xa lớn hơn người khác.”

“Không sai.” David - Allison hai tay ôm ngực, nhìn trường quay trung Matthew,“Hắn nhất định sẽ tiếp tục thành công.”

Đạo diễn Zack Snyder tiếng hô truyền tới,“Này qua ! chuyển trường quay chụp.”

“Chúng ta đi thôi.” David - Allison nhắc nhở Megan - Allison,“Tiếp theo trường là nam nữ nhân vật chính kích tình hí, thiếu nhi không thích hợp.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 431: Đến Điểm Kích Thích

Quay chụp không có thanh trường, Matthew hoàn toàn liền không để ý, loại này vai diễn chụp nhiều, cũng liền không như thế nào để ý .

Về phần Eva - Green, loại trình độ này vai diễn, đối với nàng đến nói căn bản tính không được cái gì.

Mặc dù có máy quay phim màn ảnh, nhưng Matthew cùng Eva - Green đều không là cái loại này nhăn nhăn nhó nhó nhân, thêm lẫn nhau từng có mấy lần thực chiến, đơn giản trao đổi sau, lập tức tiến vào trạng thái, nhanh chóng ở trước màn ảnh triền miên ở cùng nhau, phối hợp còn tương đương ăn ý.

“Này......”

Trường quay bên ngoài, Megan - Allison nhìn máy quay phim trước màn ảnh nam nữ diễn viên, có chút giật mình nói,“Bọn họ sẽ không là tưởng giả hí thật làm đi?”

Tuy rằng David - Allison nói là thiếu nhi không thích hợp, nhưng nàng đã hai mươi tuổi , tự nhiên sẽ không trốn đến một bên đi.

David - Allison nhún vai,“Ai biết được.”

Megan - Allison nhìn chằm chằm trường quay trung một nam một nữ, từ nàng bên này xem qua, vừa lúc nhìn thấy Matthew cơ nhục đường cong rõ ràng phía sau lưng, không khỏi thoáng há to miệng, nói,“Hai người kia, thấy thế nào đều như là muốn đến thật a.”

Nàng cũng tại South California đại học điện ảnh học viện học tập, nghe nói qua Hollywood loại này tiết mục quay chụp, thường thường đều là vỗ vỗ đình đình, diễn viên ở giữa khó tránh khỏi xấu hổ cùng cười tràng.

Trái lại đối diện Matthew - Horner cùng Eva - Green, chẳng những đạo diễn không hô qua đình, ngược lại một điểm xấu hổ cũng không có, phảng phất thật sự muốn tại máy quay trước màn ảnh cùng trước mắt bao người khai làm.

David - Allison lại không giật mình, bởi vì hắn đầu tư Matthew phía trước, liền có qua đủ đủ nhiều lý giải, Matthew gã này, có phương diện này tiền lệ, nghe nói quay chụp [ Dawn of the Dead ] trong lúc, cùng Jessica - Alba có trường kích tình hí, kết quả hai người tại quay chụp trung sát ra hỏa hoa, quay chụp vừa chấm dứt, liên trường quay cũng không có ra, tìm không người phòng, khẩn cấp làm ở cùng nhau.

“Đình ! phi thường tốt !”

Đạo diễn Zack Snyder thanh âm truyền tới,“Hôm nay quay chụp liền đến nơi này, kết thúc công việc !”

Này thanh âm vừa rơi xuống, David - Allison liền nhìn thấy, Matthew - Horner cùng Eva - Green tùy tiện phi kiện quần áo, vội vã cùng ra trường quay, không cần đi đoán, cũng biết này hai người muốn làm cái gì.

“Đi nơi nào?” Eva - Green hỏi,“Hoá trang gian?”

Matthew không có đi hoá trang gian bên kia, ngược lại kéo Eva - Green hướng đi studio cửa, nói,“Ngươi nghĩ đến điểm kích thích sao?”

Eva - Green tuy rằng tác phong hào phóng, nhưng cũng có điều cố kỵ, cước bộ thoáng thả chậm,“Ngươi sẽ không tưởng tại studio bên ngoài......”

“Đương nhiên không phải, ngươi nghĩ gì đâu, thân ái .” Matthew kéo Eva - Green một phen, nói,“Bên ngoài có mấy chiếc dự bị xe kéo hoá trang, chúng ta đi bên trong thử xem.”

Từ kinh lịch qua studio mạch điện trục trặc sau, bên ngoài xe kéo hoá trang liền thành kịch tổ thiết yếu.

Matthew nắm Eva - Green tay, đi đến phía trước hắn sử dụng qua một chiếc xe kéo hoá trang tiền, kéo ra môn sau, không nói hai lời liền nhảy đi lên, hoá trang sư phía trước tại studio bên trong cùng trang, trong xe căn bản không có nhân, Eva - Green cũng khẩn cấp lên xe, theo sau Matthew phản chân một cước, đá chết cửa xe.

Tiếp, kéo xe động lên, giống như là có lão tài xế tại lái xe như vậy.

Studio cửa, David - Allison cùng Megan - Allison một trước một sau đi ra, hướng tới ở studio cách đó không xa văn phòng đi, đi ngang qua một chiếc màu trắng đại kéo xe khi, nghe được một ít khó có thể miêu tả thanh âm truyền ra.

Thanh âm tựa hồ đến từ một nữ nhân, chốc chốc trầm thấp, chốc chốc cao vút......

Megan - Allison liếc kéo xe liếc nhìn, ngược lại cũng không xấu hổ, hỏi David - Allison,“Hollywood ngôi sao sinh hoạt đều như vậy hỗn loạn sao?”

David - Allison cũng nhìn nhìn kéo xe, biên hướng tới văn phòng bên kia đi, vừa nói,“So này càng hỗn loạn, Matthew xem như sinh hoạt cá nhân phương diện tương đối sạch sẽ ngôi sao.”

“Liền hắn? Ngươi không lầm?” Megan - Allison không thể tưởng tượng,“Một kéo nữ chính tại trường quay làm bừa nhân, cũng có thể nói sinh hoạt cá nhân sạch sẽ?”

David - Allison dần dần rời xa kia chiếc kéo xe, đẳng Megan - Allison theo kịp, rất chăm chú nói,“Xác thật là như thế này.” Hắn đơn giản giải thích nói,“Matthew không hít thuốc phiện, không chơi thuốc, không say rượu thành nghiện, không làm đồng tính quan hệ, cũng chưa bao giờ lợi dụng đại minh tinh thân phận gây rối kịch tổ nữ nhân, này tại Hollywood ngôi sao trong, tuyệt đối được cho là sinh hoạt cá nhân phi thường sạch sẽ ngôi sao .”

Megan - Allison bĩu môi, lại không có nói chuyện.

David - Allison còn nói thêm,“Ngươi tưởng đầu tư độc lập giới điện ảnh, ta nhắc nhở ngươi, độc lập giới điện ảnh so Hollywood chủ lưu thương nghiệp giới điện ảnh hỗn loạn nhiều, kia vài hỗn loạn nhất nghe đồn, cơ bản đều là từ độc lập giới điện ảnh truyền ra đến, còn có Harvey - Weinstein diễn xuất......”

Hắn không có đi xuống nói, Megan - Allison lại nghe hiểu,“Chẳng lẽ Harvey - Weinstein còn dám đối với ta hạ thủ.”

“Cho hắn mượn mười lá gan.” David - Allison hừ một tiếng,“Hắn cũng không dám !”

Phương diện này, hắn một điểm đều không vi Megan - Allison lo lắng.

Hai người càng chạy càng xa, thân ảnh rất nhanh biến mất ở văn phòng cửa.

Thái Dương dần dần tiếp cận đường chân trời, xe kéo hoá trang môn bị người từ bên trong mở ra, Matthew dẫn đầu đi xuống dưới, Eva - Green theo sau theo đi ra, hai người vẫn là Leonidas cùng qua quả vương hậu trang điểm, bất quá Matthew giả râu thiếu một đoạn, Eva - Green trang cơ bản đều tiêu.

Này hai người lại về đến studio bên trong, studio trung không ít người ném lại hảo kỳ ánh mắt, vô luận là Matthew vẫn là Eva - Green, tất cả đều làm như không thấy, thoải mái hướng tới phần mình hoá trang gian đi, bọn họ nếu dám ở trường quay khai làm, sẽ không sợ bị người nghị luận.

Matthew là phương diện này lão thủ , Eva - Green bản thân cũng không để ý.

Hơn nữa trong kịch tổ đại bộ phận nhân, chỉ là nhìn nhìn, lại đi bận rộn phần mình đỉnh đầu công tác, Hollywood loại sự tình này quá mức thường gặp , diễn viên đều là cảm tình ngoại phóng quần thể, thường xuyên bởi vì quay chụp sinh tình, một khi cảm giác đến, trên cơ bản cũng sẽ không cố nén , phần lớn đều là tìm một chỗ, dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức, tiến hành xâm nhập trao đổi.

Trở lại chuyên chúc hoá trang gian, hoá trang sư cùng Bella - Anderson đã chờ ở nơi này , Matthew ngồi ở trước hoá trang kính, mặc cho hoá trang sư tẩy trang.

Bella - Anderson đứng ở mặt sau không phải rất xa địa phương, không biết nên nói cái gì mới tốt.

Bất quá, nàng cũng tại dần dần điều chỉnh thích ứng, toàn bộ Hollywood giới đại hoàn cảnh chính là như vậy, làm nghề này nếu ngay cả điểm ấy việc nhỏ đều không thể thích ứng mà nói, còn không bằng sớm điểm từ chức về nhà.

Hơn nữa đổi một phần mặt khác công tác mà nói, căn bản không có khả năng lấy đến như vậy cao phúc lợi cùng tiền lương.

Tẩy trang xong, Matthew lại đi phòng thay quần áo đổi quần áo, đi ra sau phát hiện Bella - Anderson đã đem hoá trang sư đuổi đi , hỏi,“Có chuyện sao?”

“Ân.” Bella - Anderson gật gật đầu,“Helen vừa gọi điện thoại tới, có vài sự kiện khiến ta chuyển cáo ngươi.”

Matthew ngồi ở trên ghế, bưng lên chén nước uống một ngụm,“Nói đi.”

“Thiên Sứ trù tính công ty cùng Disney ảnh nghiệp về National Treasure tục tác đàm phán tạm thời vỡ tan .” Bella - Anderson cũng không dong dài, nói thẳng,“Disney ảnh nghiệp không muốn nhận chúng ta báo giá, quyết định tạm thời bỏ dở này tục tập hạng mục.”

“Ân.” Matthew gật gật đầu.

Này cũng không ra đoán trước, National Treasure tục tác nói chuyện lâu như vậy, vẫn kéo đến hiện tại, Disney ảnh nghiệp cùng Matthew phương diện này đều đối lẫn nhau đề điều kiện không hài lòng, đặc biệt là Matthew cùng [ I Am Legend ] kịch tổ ký ước sau, Helen - Hermann chẳng những không có hạ thấp lợi thế, ngược lại đề cao thù lao phương diện yêu cầu, Disney ảnh nghiệp phi thường bất mãn, hạng mục cũng chỉ có thể tạm thời chết.

Tựa như phía trước Helen - Hermann đối Matthew nói như vậy, hiện tại hắn là ngôi sao tuyến đầu, vẫn là nhất tuyến trong chân chân chính chính box office hồng tinh, tại không thiếu phiến ước dưới tình huống, có chút nhân vật cùng công tác thà rằng không tiếp, cũng không thể chủ động hạ thấp thù lao.

Tại chủ lưu thương nghiệp đại chế tác trong, chủ động hạ thấp chính mình thù lao, tuyệt đối là phi thường ngu xuẩn hành vi.

Matthew cùng Helen - Hermann không e ngại cùng Disney ảnh nghiệp hợp tác vỡ tan, vẫn là có đầy đủ tự tin , trước mắt Matthew tạm thời ôm lên Warner Bros này căn đại thô chân, điện ảnh hạng mục phương diện trừ đang tại quay chụp [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] cùng sắp quay chụp [ I Am Legend ] ngoài, Helen - Hermann còn được biết một tin tức, Akiva - Goldsman đang tại tìm người sáng tác một cái khác nhất tuyến đại chế tác hạng mục kịch bản.

Helen - Hermann từ Warner Bros bên kia chiếm được một ít cơ bản tình huống, này tân hạng mục trước sản xuất dự toán sẽ không thấp hơn 1 ức 5000 vạn dollar, vẫn là do Warner Bros chế tác phát hành, Akiva - Goldsman như cũ cần một có đủ cường đại thị trường kêu gọi lực ngôi sao diễn viên đến làm nam chính......

Khả năng này thành hàng hạng mục, tự nhiên mà vậy tiến vào Matthew cùng Helen - Hermann tranh đoạt hàng ngũ trong.

Cùng Disney ảnh nghiệp đàm phán tạm thời chết đây là chuyện tốt, Matthew lịch phát hành bài thực mãn, gần nhất cũng không có thời gian cùng tinh lực lại đi quay chụp National Treasure tục tập.

Bella - Anderson tiếp tục nói,“Warner Bros vi [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] chính thức chế định tiền kỳ tuyên truyền kế hoạch, dự toán vi 3000 vạn dollar, ánh sau tuyên truyền muốn xem lần đầu tình huống lại định.”

“Ta biết.” Matthew chỉ cần lý giải một chút.

Phương diện này sự vụ, đều là làm sản xuất phương thiên không chi vũ ảnh nghiệp tại cùng Warner Bros thương lượng.

“Amanda tiểu thư vi từ thiện tiệc tối chuẩn bị chính thức thư diện thư mời đã hoàn thành.” Bella - Anderson mắt nhìn chính mình công tác nhật ký,“Helen khiến ngươi đêm nay quá khứ, tại sở hữu trên thư mời tự tay viết kí tên.”

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Qua hội ngươi thông tri Braun, chúng ta không trở về Horner trang viên, trực tiếp đi Thiên Sứ trù tính công ty.”

Phía trước Helen - Hermann đã thông qua điện thoại cùng bưu kiện phát ra qua mời , chính thức thư mời sẽ ở từ thiện tiệc tối bắt đầu trước một tháng gửi qua bưu điện đi ra ngoài.

Bella - Anderson cuối cùng nói,“Gọi là Alexandra - Daddario nữ diễn viên đánh qua ngươi điện thoại, nói nàng đã đến Los Angeles, chuẩn bị tham gia [ I Am Legend ] thử vai.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 432: Không Phải Người Bình Thường

“Hải, Anna, đã lâu không gặp .”

Một nhà trong phòng ăn, để ngang tai tóc ngắn Amanda, vội vã đi đến Alexandra - Daddario trước mặt vươn ra hai tay, Alexandra - Daddario cùng nàng dùng lực ôm một chút, nói,“Xác thật đã lâu không gặp .”

Này hai người gắt gao ôm cùng một chỗ, tựa hồ cảm tình phi thường tốt bộ dáng.

Matthew đứng ở bên cạnh, vẫn chờ các nàng tách ra, mới nói,“Anna, Amanda, vẫn là trước gọi món ăn đi, ta đều đói bụng.”

Amanda quay đầu nhìn Matthew liếc nhìn, nói,“Một hồi ta cho ngươi điểm mười phần tốt nhất beefsteak !”

Matthew trước bang Alexandra - Daddario kéo ra ghế dựa, đợi nàng ngồi xuống sau, lại vi Amanda kéo ra ghế dựa, lúc này mới ngồi xuống hai nữ hài đối diện, vẫy tay gọi tới phục vụ sinh.

Ba người phần mình điểm chút thích đồ ăn thức, Matthew hỏi,“Các ngươi hai nhận thức rất lâu ?”

Alexandra - Daddario gật gật đầu, nói,“Có bảy tám năm đi.”

“Không đối.” Amanda nói tiếp nói,“Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi là tại 1995 năm, vượt qua mười năm .”

Alexandra - Daddario nghi hoặc nhìn về phía Amanda, hỏi,“Có lâu như vậy ?”

“Ân.” Amanda lên tiếng, nói,“Ta vừa nhận thức ngươi thời điểm, ngươi còn tại đọc tiểu học đâu.”

Matthew chen vào nói nói,“Các ngươi hai là lão bằng hữu .”

Alexandra - Daddario thò tay kéo lại Amanda cánh tay,“Chúng ta không chỉ là bằng hữu, vẫn là hảo tỷ muội.”

“Cho nên a, Matthew.” Amanda là Matthew sớm nhất nhận thức bằng hữu chi nhất, cũng không cùng Matthew khách khí, nói thẳng,“Có thể hỗ trợ mà nói, tận lực bang một chút Anna đi.”

“Không thành vấn đề.” Matthew cười nói,“Đại hạng mục nữ chính, ta khả năng không thể nói được lời, đệ nhị hoặc là đệ tam nữ phụ mà nói, ta còn là có thể cùng kịch tổ đề cử một chút .”

“Cám ơn.” Alexandra - Daddario đối Matthew cười cười, lại cùng Amanda nói,“Lần này thử vai cơ hội, cũng là Matthew vì ta tranh thủ đến .”

Amanda vuốt vuốt ngang tai tóc vàng, đối Alexandra - Daddario nói,“Helen bên kia ta cũng chào hỏi, có thích hợp cơ hội, nàng khẳng định sẽ ưu tiên suy xét ngươi.”

Alexandra - Daddario lại gật gật đầu, nàng phía trước tại hai kịch tổ đãi qua, biết này giới có người dẫn cùng một người xông loạn, hoàn toàn là hai loại cục diện.

Phục vụ sinh lúc này đem ba người điểm đồ ăn lục tục đưa tới, bởi Matthew cùng Amanda đều lái xe, không có muốn rượu.

Ba người đều không là chú ý ăn cơm không nói lời nào cứng nhắc nhân, vừa ăn vừa nói chuyện.

Matthew chủ động hỏi,“Anna, Amanda, các ngươi hai là như thế nào nhận thức ?”

“Ta nhớ rõ là tại một lần gia đình tụ hội bên trên.” Alexandra - Daddario lộ ra vài phần hồi ức thần sắc,“Lúc ấy Amanda phụ trách chiếu khán ta.”

Amanda nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nói,“Khi đó Anna vẫn là phi thường nội hướng thẹn thùng tiểu cô nương.”

Matthew bưng lên chén nước, nói,“Ta đề nghị, vì các ngươi hữu nghị, làm một ly.”

Alexandra - Daddario dẫn đầu bưng lên chén nước, cùng Matthew chạm một phát, Amanda tiếp cũng bưng lên chén nước, nói,“Là chúng ta hữu nghị, cụng ly.”

Amanda là Matthew bằng hữu, hai người hữu nghị sớm ở Matthew không xu dính túi khi liền thành lập , về phần Alexandra - Daddario, Matthew nhìn nhìn nàng, cũng không có nhiều lời, cùng hai nữ hài nhẹ nhàng chạm cốc, nói,“Cụng ly !”

Alexandra - Daddario buông xuống chén nước, hảo kỳ hỏi,“Matthew, Amanda, các ngươi như thế nào trở thành bằng hữu ?”

Matthew đối với Amanda nói,“Vẫn là ngươi nói đi.”

Amanda gật gật đầu, nói,“Ta trung học tốt nghiệp sau, tại Helen công ty bang một đoạn thời gian bận rộn, khi đó Thiên Sứ trù tính công ty vừa mới thành lập, đang hướng toàn Hollywood thông báo tuyển dụng lâm thời diễn viên.” Nàng chỉ chỉ Matthew,“Sau đó gã này đi đến công ty nhận lời mời, ta liền nhận thức hắn .”

Matthew bổ sung nói,“Khi đó Amanda bang ta rất nhiều bận rộn, nếu không phải nàng hỗ trợ, có chút nhân vật ta căn bản lấy không được.”

“Không hẳn đi?” Amanda cố ý đối Matthew chớp mắt vài cái,“Ngươi rất lợi hại , không phải bình thường nhân a.”

Matthew ha ha nở nụ cười, nói,“Cái gì cũng không trốn khỏi ánh mắt của ngươi.”

Amanda nhún vai,“Nếu ngay cả chính mình lão bản đều không lý giải, ta này viên công không khỏi rất không hợp cách .”

Nghe Matthew cùng Amanda ngươi một câu ta một câu, Alexandra - Daddario căn bản không chen được miệng, nàng trước nhìn nhìn Matthew, lại nhìn nhìn Amanda, cảm giác này giữa hai người, có một loại nàng sở không lý giải ăn ý tồn tại.

Đặc biệt là lão bản cùng viên công, khiến nàng phi thường hảo kì.

Alexandra - Daddario nhịn không được hỏi,“Các ngươi hai, như thế nào là lão bản cùng viên công đâu?”

Amanda lại chỉ chỉ Matthew,“Hắn hiện tại là của ta lão bản a.” Nhìn thấy Alexandra - Daddario nghi hoặc khó hiểu, nàng đơn giản giải thích nói,“Ta đang tại bang Matthew trù hoạch kiến lập một nạn dân quỹ hội hòa một nhi đồng từ thiện ngân sách hội.”

“Nguyên lai là như vậy.” Alexandra - Daddario nghĩ tới, nhìn về phía Matthew,“Ta nhớ ra, ngươi hiện tại là Liên Hiệp Quốc nạn dân thự thân thiện đại sứ.”

Matthew đầu tiên là gật đầu thừa nhận, tiếp chủ động nói,“Tháng sau hai mươi lăm hào, ta sẽ tại Santa Monica một nhà tư nhân hội sở trung tổ chức từ thiện ngân sách hội thành lập tiệc tối. Anna, ngươi có thời gian sao?”

Amanda ở dưới bàn mặt chân, nhẹ nhàng chạm Alexandra - Daddario một chút, Alexandra - Daddario lập tức nói,“Có thời gian a.”

Matthew phát ra mời,“Có thể tới tham gia sao?”

Alexandra - Daddario không ngu ngốc, lần này không đợi Amanda nhắc nhở, liền nói,“Hảo a, ta nhất định đúng giờ trình diện.”

Matthew nhìn về phía Amanda, nói,“Nhớ rõ cấp Anna phát nhất trương chính thức thư mời.”

Amanda nhẹ nhàng gật đầu,“Ta nhớ kỹ .”

Nàng tại Thiên Sứ trù tính công ty đảm đương qua một đoạn thời gian trước đài, biết nhân mạch quan hệ tại Hollywood này giới trung tầm quan trọng.

Ba người lại hàn huyên một đoạn thời gian, Matthew nhìn nhìn đồng hồ, nói,“Ta buổi chiều còn có việc, phải đi trước .”

“Hôm nay [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] kịch tổ không phải không có ngươi vai diễn muốn quay chụp sao?” Amanda hỏi.

Matthew trước đối phục vụ sinh bên kia vẫy tay, chuẩn bị tính tiền, tiếp đối Amanda cùng Alexandra - Daddario nói,“Buổi chiều cùng [ I Am Legend ] kịch tổ người sản xuất Akiva - Goldsman ước hảo, cùng kịch tổ người sản xuất, biên kịch cùng đạo diễn có họp hội ý, muốn làm quen một chút.”

Hắn đối Alexandra - Daddario cười cười,“Ta thuận tiện lại cùng Akiva - Goldsman nói chuyện Anna thử vai.”

Alexandra - Daddario cũng đối Matthew cười cười, Amanda trực tiếp khoát tay,“Ngươi đi đi, ta cùng Anna lại trò chuyện một hồi.”

Nàng xem đến phục vụ sinh đi tới, còn nói thêm,“Ngươi đi đi, này đốn ta đến thỉnh.”

Matthew cũng không cùng Amanda khách khí, trực tiếp rời đi phòng ăn (nhà hàng), điều khiển chính mình Benz đại G, chạy tới Warner nhà sản xuất.

Tiến vào nhà sản xuất, đổi thừa tứ luân xe điện, hắn tự mình mở ra đi đến Warner nhà sản xuất tương đối dựa vào trong studio, đình hảo xe sau cùng cửa công tác nhân viên hỏi vài câu, rất nhanh đi vào studio lâm thời văn phòng.

Tuy rằng so ước hảo thời gian sớm hơn năm phút đồng hồ, nhưng Matthew tiến vào văn phòng thời điểm, người sản xuất Akiva - Goldsman cùng David - Heimann, đạo diễn Francis - Lawrence đã chờ ở văn phòng trung.

[ I Am Legend ] chủ biên kịch là Akiva - Goldsman bản nhân, còn lại biên kịch đều là ngoại sính cái loại này không có kí tên quyền biên kịch.

Matthew cùng Akiva - Goldsman là người quen, cùng David - Heimann cũng nhận thức, duy nhất chưa thấy qua , chính là đạo diễn Francis - Lawrence .

“Ta cho các ngươi giới thiệu một chút.” Akiva - Goldsman chủ động vi Matthew cùng Francis - Lawrence cho nhau giới thiệu,“Matthew, đây là Francis - Lawrence đạo diễn. Francis, đây là Matthew - Horner.”

Matthew nhìn về phía đối diện, đó là một ba mươi tuổi xuất đầu tóc vàng người da trắng, tại đạo diễn trong tuyệt đối thuộc về người trẻ tuổi.

“Ngươi hảo, Lawrence đạo diễn.”

Tuy rằng biết cùng Francis - Lawrence tại không có gặp mặt dưới tình huống, đã từng có một lần giao phong, nhưng Matthew là diễn viên, dù cho rất khinh thường đối phương thiên hướng hắc nhân diễn viên hành vi cùng tư tưởng, mặt ngoài công phu làm được vẫn là rất đúng chỗ.

Hắn chủ động vươn ra tay phải.

Francis - Lawrence nhẹ nhàng ở trên tay hắn chạm một phát, lãnh ngạnh nói,“Ngươi hảo.”

Nói xong, hắn không có tiếp tục cùng Matthew trò chuyện ý tứ, chủ động ngồi trở lại đến chính mình trên vị trí.

Cứ việc không phải rất rõ ràng, Francis - Lawrence lại hiển lộ ra một điểm địch ý, Matthew liếc mắt nhìn hắn, thoáng trầm ngâm nửa giây, xoay người hướng tới nhất trương ghế sô pha đi, sau đó tại Francis - Lawrence có thể nhìn thấy góc độ, cố ý tại quần áo bên trên cọ dưới chính mình tay phải, phảng phất mặt trên lây dính thứ dơ bẩn như vậy.

Hắn hôm nay là ngôi sao tuyến đầu, còn tại kịch tổ kiêm nhiệm người sản xuất, Francis - Lawrence là chỉ quay chụp qua một bộ phim đạo diễn, đạo diễn kia bộ [ Constantine ] box office còn không thành công......

Nếu này bạch da hắc tâm đạo diễn, vì hắc nhân diễn viên cùng hắn cứng rắn giang mà nói, kia liền đến hảo.

Matthew làm như vậy đương nhiên là cố ý , chính là tại hướng Francis - Lawrence khiêu khích, nếu là này tuổi trẻ đạo diễn nhẫn nại không được, thật tính toán làm cái gì nói, hắn liền có đầy đủ lý do cùng lấy cớ khiến kịch tổ sa thải hắn .

Từ kịch tổ xác định có hắn diễn viên chính, triệt để buông tay Will - Smith sau, Will - Smith cùng C+ bên kia không có làm cái gì động tác, tựa như Matthew không tưởng cùng Will - Smith như vậy ngôi sao tuyến đầu bùng nổ xung đột như vậy, Will - Smith phương diện rõ ràng cũng không tưởng cùng hắn sinh ra cự đại mâu thuẫn.

Matthew cùng Helen - Hermann thảo luận qua, được ra kết luận nhất trí, đối phó Francis - Lawrence loại này đạo diễn, đơn giản nhất biện pháp thường thường là hữu hiệu nhất .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 433: Mâu Thuẫn

Nếu nói hiệp trợ Will - Smith tranh đoạt [ I Am Legend ] nam chính, đã trở thành quá khứ thức, kia tại nữ phụ Anne mặt trên, Matthew cùng Francis - Lawrence bởi phần mình bất đồng tố cầu, đồng dạng sinh ra không thể tránh cho mâu thuẫn điểm.

Francis - Lawrence kiên trì sử dụng hắn bạn gái hắc nhân diễn viên Paula Patton, hơn nữa một chút không có thoái nhượng ý tứ.

Matthew đề cử Alexandra - Daddario, tuy rằng nhân vật này không phải phi Alexandra - Daddario không thể, nhưng hắn cũng không tưởng thoái nhượng.

Lấy Francis - Lawrence qua lại trong khoảng thời gian này sở biểu lộ ra đến thái độ cùng lập trường, hắn nếu có sở thoái nhượng mà nói, Francis - Lawrence tuyệt đối sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước.

Đến Matthew hiện tại già vị, thể hiện địa vị không chỉ là thù lao, còn có kịch tổ nội quyền thế, liền cùng thù lao như vậy, ngươi bắt đầu lui bước đầu tiên, sẽ có càng nhiều nhân lại đây bức bách ngươi thoái nhượng thứ hai bước.

Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, Matthew chưa từng có nói ra khỏi miệng qua.

Hắn không thích cùng hắc nhân diễn viên đáp hí, cũng không tưởng cùng hắc nhân diễn viên sinh ra quá nhiều giao tập, như là Dwayne - Johnson cái loại này điển hình hỗn huyết, còn tại có thể nhận trong phạm vi, Paula Patton hay là thôi đi.

Thực ra, nguyên bản hắn đối hắc nhân diễn viên vẫn là có thể nhẫn nại , chỉ cần đối phương đừng động một cái liền đem kì thị chủng tộc này mặt đại kỳ kéo ra đến muốn chỗ tốt, hắn hoàn toàn có thể làm như không thấy.

Nhưng kia chủ động tìm lên cửa hắc nhân nữ diễn viên, thật sự khiến hắn ghê tởm đến cực điểm, đối với này quần thể ấn tượng, trở nên phi thường ác liệt, tuyệt không tưởng cùng này quần thể hợp tác.

Hollywood thức chính trị chính xác, hắn sẽ không ngốc đến đi khiêu chiến, lại cũng sẽ không tôn sùng là khuôn vàng thước ngọc.

Giống Francis - Lawrence như vậy bạch tả, nguyện ý đem hắc nhân các diễn viên đương tổ tông cung , tẫn có thể tại khác kịch tổ đi làm, chỉ cần không chạm đến hắn lợi ích, hắn hoàn toàn có thể làm như không thấy có tai như điếc.

Chạm đến hắn lợi ích tố cầu, đó chính là một chuyện khác .

Matthew nhìn ngồi ở bên kia Francis - Lawrence, xác định hắn thấy được vừa động tác.

Francis - Lawrence phản xạ có điều kiện như vậy, hoắc từ trên ghế sô pha đứng lên, trên một gương mặt mang theo vài phần sắc mặt giận dữ, nhưng hắn nhìn Matthew vài lần, lại chậm rãi ngồi xuống.

Hắn lựa chọn tạm thời nhẫn nại.

Francis - Lawrence ánh mắt từ người sản xuất Akiva - Goldsman trên người đảo qua, Akiva - Goldsman từ hắn cùng với Matthew - Horner nắm qua tay sau, liền tại cùng David - Heimann nói cái gì, rõ ràng không có nhìn thấy Matthew - Horner cái kia có chứa khiêu khích động tác, nếu hắn lúc này đột nhiên làm khó dễ, phỏng chừng Akiva - Goldsman chỉ biết cho rằng hắn là bất mãn Will - Smith ra cục, tại cố tình gây sự.

Như vậy vừa đến, hắn liền bị động .

Francis - Lawrence ngồi ở trên ghế, trừ ánh mắt càng trở nên sắc bén lãnh ngạnh ngoài, không có làm cái gì.

Như là loại này đại đầu tư đại chế tác phim, hắn thủy chung cho rằng Will - Smith như vậy hắc nhân diễn viên càng thêm thích hợp biểu diễn nam chính, nếu không có một người da đen nam chính mà nói, đệ nhị nhân vật sử dụng một người da đen diễn viên là tất yếu .

Hắc nhân diễn viên theo lý phải xuất hiện ở càng nhiều Hollywood chủ lưu đại chế tác trong, đây là Hollywood quá khứ vài thập niên thua thiệt hắc nhân .

Càng trọng yếu hơn là, hắn tại trở thành này hạng mục đạo diễn, vừa lấy đến kịch bản đại cương cùng nhân vật thiết lập khi, liền hướng Paula Patton hứa hẹn qua, sẽ đem hết toàn lực hiệp trợ nàng lấy đến nữ phụ.

Hơn nữa, kịch tổ diễn viên cấu thành đa dạng hóa, cũng có trợ với hấp dẫn bất đồng tộc duệ người xem.

Thực ra hắn vẫn cho rằng,[ Địa Ngục thần thám ] thất bại không phải kịch bản cùng hắn đạo diễn xảy ra vấn đề, vấn đề lớn nhất ra tại diễn viên đội hình thượng, không có một trọng lượng cấp hắc nhân nhân vật, không phù hợp trước mắt xã hội đại hoàn cảnh, có thể nói phim nét bút hỏng.

Nếu đem Keanu - Reeves hoặc là Rachel - Weisz trong đó một, đổi thành hắc nhân diễn viên mà nói, khẳng định sẽ hấp dẫn đến đại phê số ít tộc duệ người xem, phim box office thế tất sẽ còn có sở đề cao.

Tuy rằng Matthew - Horner trên danh nghĩa người sản xuất, nhưng hắn chung quy là đạo diễn, thiên nhiên bị vây ở thượng du ưu thế địa vị.

“Chuyên môn mở này hội, chủ yếu là khiến mọi người nhận thức một chút.” Akiva - Goldsman điểm xuất phát là tốt,“Trước mắt kịch tổ đã bắt đầu trù bị, hạng mục tiến vào đến chính thức thực thi giai đoạn.”

Akiva - Goldsman thấp khụ một tiếng,“Có mấy điểm ta nói một chút.” Hắn hơi làm tạm dừng, sau đó nói,“Quay chụp mong muốn từ năm nay tám tháng phân bắt đầu, ta tại cùng New York phương diện câu thông, tranh thủ sở hữu cảnh quay bên ngoài đều có thể tại New York thực địa quay chụp.”

Francis - Lawrence không có tỏ vẻ, điểm ấy Akiva - Goldsman phía trước liền nói qua, hiện tại chỉ là xác nhận một chút.

Matthew khóe miệng hơi hơi vừa động, này biểu tình biến hóa biên độ phi thường nhỏ, trường kỳ bản thân huấn luyện cùng đại lượng thực tế quay chụp công tác, đã khiến hắn có thể tương đối thoải mái khống chế trên mặt cơ nhục, cho dù là có người theo dõi hắn, cũng không nhất định có thể nhận ra.

Kịch tổ cảnh quay bên ngoài tận khả năng tại New York thực địa quay chụp, với hắn mà nói không thể nghi ngờ phi thường có lợi.

Akiva - Goldsman tiếp tục nói,“Mặt khác vài danh trọng yếu vai phụ diễn viên, từ cuối tuần bắt đầu thử vai, kịch tổ muốn tại tháng sáu tiền xác định chủ yếu diễn viên nhân tuyển, để cấp diễn viên lưu ra đầy đủ chuẩn bị thời gian.”

Matthew trực tiếp hỏi,“Nữ phụ Anne thử vai ở đâu một ngày?”

“Thứ ba tuần sau.” Akiva - Goldsman nói.

Matthew gật gật đầu, không có nói thêm gì, thực ra hắn cũng là tại thông qua phương thức này, hướng Akiva - Goldsman tỏ rõ chính mình thái độ.

Francis - Lawrence hai tay ôm ngực, tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng dĩ nhiên quyết định thứ ba tuần sau sẽ đến kịch tổ.

Tựa như Matthew sẽ không buông tha như vậy, hắn cũng không nghĩ tới dễ dàng buông tay, dù có thế nào đều phải tranh một chút, chẳng sợ không làm bảo lạp - Barton, cũng muốn vi hắc nhân diễn viên này quần thể.

“Cuối cùng một điểm.” Akiva - Goldsman còn nói thêm,“Kịch bản đã cơ bản xác định .”

David - Heimann cầm ra hai bản nhìn qua đại khái hơn một trăm trang kịch bản phân cho Matthew cùng Francis - Lawrence, Akiva - Goldsman mà nói không có đình,“Các ngươi cầm lại nhìn một chút, nếu có ý kiến mà nói, đúng lúc cùng ta câu thông.”

Akiva - Goldsman là tương đối ôn hòa người sản xuất cùng biên kịch, thuộc về có thể nghe được vào ý kiến kia một loại, tựa như [ Smith vợ chồng ] kịch bản, quay chụp khi cũng làm qua một ít sửa chữa.

Hắn trước nhìn nhìn Matthew, lại nhìn nhìn Francis - Lawrence, hỏi,“Các ngươi có vấn đề sao?”

Matthew chậm rãi lắc đầu,“Không có.”

“Ta không có vấn đề.” Francis - Lawrence nói.

“Kia hảo.” Akiva - Goldsman giống như này giới trung đại bộ phận người sản xuất như vậy, hướng đến không ở trên hội nghị nói hư đầu ba não lời vô nghĩa, nói thẳng,“Hôm nay liền đến nơi này đi, chúng ta bảo trì câu thông.”

Matthew đứng lên, phân biệt cùng David - Heimann cùng Akiva - Goldsman nói tạm biệt, đi ra văn phòng, ly khai studio.

Tựa hồ không tưởng cùng Matthew chạm mặt, Francis - Lawrence cố ý đợi vài phút, mới từ văn phòng trong đi ra ngoài.

David - Heimann nhìn đóng lại văn phòng cửa phòng, suy nghĩ một hồi, đối Akiva - Goldsman nói,“Ngươi có hay không phát hiện, Matthew cùng Francis - Lawrence ở giữa giống như có chút vấn đề.”

Akiva - Goldsman đang tại lật xem đạo cụ bộ môn mới nhất báo cáo, đầu cũng không có nâng, nói,“Bọn họ chỉ là công tác quan hệ, cũng không phải muốn cho bọn họ làm bằng hữu.”

Lời này rất có đạo lý, Matthew tuy rằng rất biết làm người xử thế, quay chụp hoàn một bộ phim, kịch tổ nội bao giờ cũng là giao khẩu khen ngợi, nhưng cũng xa không có đến chụp một bộ phim, liền sẽ khiến kịch tổ rất nhiều người tự động biến bằng hữu tình cảnh.

Bất quá, David - Heimann vẫn là nói,“Phía trước chúng ta thông qua Will - Smith ép giá, Francis - Lawrence kiệt lực duy trì Will - Smith, muốn đem Matthew đá đi, phỏng chừng tin tức này đã truyền đến Matthew bên kia......”

“Ân.” Akiva - Goldsman lên tiếng, nói,“Đạo diễn cùng nam chính mâu thuẫn quá mức bén nhọn mà nói, xác thật sẽ ảnh hưởng bình thường công tác.”

Hắn tự hỏi vài giây, nói,“Ta sẽ nghĩ biện pháp đem hai người mâu thuẫn hạn định tại công tác ngoài.”

Làm thống lĩnh toàn cục điện ảnh người sản xuất, Akiva - Goldsman không có cẩn thận chú ý qua phương diện này, hắn có quá nhiều công tác phải làm .

Matthew ra studio, không có rời đi Warner nhà sản xuất, mà là đi [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] ở studio.

Theo thời gian đề cử, này bộ phim quay chụp đã tiếp cận vĩ đoạn, tương lai một tuần quay chụp đều là cùng Leonidas không quan hệ vai diễn, Matthew tạm thời cũng sẽ không tham gia quay chụp, trên thực tế về Leonidas màn ảnh, chỉ còn dư cuối cùng một đoạn.

Zack Snyder kế hoạch đợi đến cuối cùng hai ngày lại quay chụp kia trường bi tráng vai diễn.

Hắn đến studio, cũng là phía trước liền đặt, bởi vì hôm nay buổi chiều kết thúc công việc sau, James - McAvoy cùng Michael - Fassbender liền hoàn thành bọn họ nhân vật toàn bộ vai diễn, sẽ chính thức rời đi kịch tổ.

Tiến vào studio, Matthew vẫn đứng ở trường quay bên ngoài, không có quá khứ quấy rầy Zack Snyder quay chụp, đợi tương đương trưởng một đoạn thời gian, trường quay trung lúc này mới vang lên Zack Snyder kêu kết thúc công việc thanh âm.

Dựa theo Hollywood chủ lưu thương nghiệp điện ảnh kịch tổ lệ thường, có chủ yếu diễn viên kết thúc công tác, rời đi kịch tổ thời điểm, kịch tổ đều sẽ đưa tặng lễ vật, James - McAvoy cùng Michael - Fassbender cũng không ngoại lệ, chờ bọn hắn tẩy trang xong đi ra, Zack Snyder đại biểu kịch tổ đi tới bọn họ trước mặt.

Kịch tổ đưa tặng lễ vật, là bọn họ tại quay chụp trung sử dụng vũ khí, James - McAvoy lựa chọn tấm chắn, Michael - Fassbender muốn hắn dùng Sparta đoản kiếm.

Mãi cho đến hai người từ trong đám người đi ra, Matthew lúc này mới xuất hiện.

“Ngươi gã này !” James - McAvoy lượng ra quyền đầu, cùng Matthew chạm, nói,“Ta còn nghĩ đến ngươi không đến đâu?”

Matthew giang hai tay, trước cùng hắn ôm một chút, tiếp lại cùng Michael - Fassbender ôm, nói,“Các ngươi muốn đi , ta cuối cùng muốn lại đây xem xem.”

Hắn hỏi,“Mặt sau có kế hoạch sao?”

Michael - Fassbender nói,“Chúng ta tính toán tháng sau đi Hawaii nghỉ phép.” Hắn hỏi,“Ngươi đi sao?”

Matthew nghĩ nghĩ,“Ta hiện tại không thể xác định, nếu có thời gian mà nói, chúng ta cùng đi.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 434: Thử Sức Cùng Kỹ Xảo Biểu Diễn

Đi ra phòng thử vai, Alexandra - Daddario thở ra nhẹ nhõm một hơi, gắt gao mím môi hướng phía trước đi, rẽ qua hành lang góc, nàng phát hiện một người da đen nữ diễn viên nghênh diện đi tới, này hắc nhân nữ diễn viên đại khái cùng nàng không sai biệt lắm cao, cùng đại đa số hắc nhân nữ tính như vậy, bộ dạng tương đương xấu.

Ít nhất nàng là như vậy cảm giác.

Alexandra - Daddario cùng hắc nhân nữ diễn viên càng chạy càng gần, hắc nhân nữ diễn viên rõ ràng cũng tại quan sát nàng, ánh mắt tương đương sắc bén, tựa hồ cùng nàng có cừu như vậy.

Nhưng hành lang bên trong còn có kịch tổ công tác nhân viên, hắc nhân nữ diễn viên cũng chỉ là tại dùng đối địch ánh mắt trừng nàng.

Hai người sát người mà qua, Alexandra - Daddario nghe được hắc nhân nữ diễn viên phát ra tiếng hừ lạnh, lại không có làm bất cứ đáp lại.

Nàng biết này hắc nhân nữ diễn viên là ai, cũng biết vì sao nàng sẽ như thế đối địch, nhưng nhiều liếc nhìn nàng một cái, đều cảm giác là lãng phí, tựa như nàng loại này xuất thân nữ hài, chưa bao giờ sẽ để ý Queens khu hắc nhân đối với nàng thấy thế nào như vậy.

Alexandra - Daddario cũng không quay đầu lại đi ra thử vai văn phòng, hội hợp chờ ở cửa Helen - Hermann, cùng nhau triều nhà sản xuất đi.

“Thử vai thế nào?” Helen - Hermann quan tâm hỏi.

“Còn có thể đi.” Alexandra - Daddario nghĩ nghĩ, nói,“Thử vai kết thúc thời điểm, Matthew đối với ta gật gật đầu.”

Helen - Hermann lên tiếng, nói,“Từ Matthew trên thái độ xem, ngươi hẳn là rất có hi vọng lấy đến nhân vật này.”

Alexandra - Daddario nhớ tới vừa sự tình, nói,“Ta lại đây khi, gặp Paula Patton.”

“Đây là của ngươi chủ yếu đối thủ cạnh tranh.” Helen - Hermann nói thẳng,“Đạo diễn Francis - Lawrence đề cử nhân tuyển.”

Alexandra - Daddario phía trước nghe Matthew đề cập qua, hỏi,“Nếu ta thắng được , đạo diễn hay không sẽ tại kịch tổ làm khó dễ ta?”

Helen - Hermann tưởng cũng không có tưởng, liền nói,“Nhất định sẽ, hắn chẳng những sẽ tìm ngươi phiền toái, còn khả năng tìm Matthew phiền toái.”

Alexandra - Daddario có chút buồn rầu,“Lúc này sẽ không cấp Matthew mang đến phức tạp?”

Mặc kệ nói như thế nào, Matthew vẫn đều tại giúp hắn, từ ban sơ tại [ Underworld ] kịch tổ lấy đến thứ nhất nhân vật, đến [ Dawn of the Dead ] vai phụ, lại đến một lần này thử vai, nếu không phải Matthew mà nói, nàng khả năng không có này mấy cơ hội.

Helen - Hermann lắc lắc đầu,“Không quan hệ, Matthew có thể ứng phó .”

Này giới vốn là tràn ngập tranh đấu, ai đều tưởng trở thành trong giới được chú ý nhất kia một, đặt ở trong kịch tổ, ai đều tưởng lấy đến trọng lượng cấp lời nói quyền.

Diễn viên áp đảo đạo diễn ví dụ, tại trong giới cũng không hiếm thấy, nhưng có một sự thật, chẳng sợ nàng cũng vô pháp phủ nhận, làm đạo diễn này nghề nghiệp nhân, tại đối đãi diễn viên thượng, cho dù là ngôi sao diễn viên, bởi vì chức nghiệp quan hệ, bao giờ cũng là có tâm lý bên trên ưu thế, này cũng dẫn đến đại bộ phận đạo diễn đều không nguyện ý bị diễn viên áp chế đi.

Tại Hollywood, một khi tranh đấu bắt đầu, thường thường rất khó hóa giải.

Này giới trung đại bộ phận nhân, bò lên trong quá trình, kinh lịch qua quá nhiều khó khăn, thường thường so mặt khác nghề người càng gia coi trọng danh lợi.

Francis - Lawrence như thế nào, nàng không phải rất rõ ràng, nhưng Matthew người như thế, một khi chạm đến hắn lợi ích, hắn tuyệt đối sẽ không nhẹ bẫng bỏ qua.

Nàng coi như là một danh tư thâm người đại diện , đối với này giới nhìn xem rất rõ ràng, đừng nhìn các đại minh tinh tại truyền thông cùng công chúng trước mặt biểu hiện hòa ái thân thiết, trên thực tế già vị càng lớn ngôi sao, thường thường càng xem trọng danh lợi.

Helen - Hermann rất rõ ràng, Matthew tuyệt đối sẽ không dễ dàng khiến Francis - Lawrence mục đích đạt thành.

“Patton tiểu thư, hôm nay liền đến nơi này đi.”

Phòng thử vai trung, tuyển diễn viên đạo diễn kêu ngừng Paula Patton thử vai, tiếp lại đối Paula Patton nói,“Thử vai kết quả, ta sẽ tại thứ sáu phía trước thông tri ngươi người đại diện.”

“Cám ơn.”

Paula Patton cười cười, triều phòng thử vai cửa đi, lâm đi ra ngoài phía trước, nhìn ngồi ở người sản xuất Akiva - Goldsman bên cạnh Matthew liếc nhìn, phi thường rõ ràng đây là lấy xuống nữ phụ lớn nhất chướng ngại, nàng năm nay đã ba mươi tuổi , không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí .

Làm một danh hắc nhân diễn viên, giống Francis - Lawrence loại này đạo diễn, không thể nghi ngờ là cơ hội sở tại.

Phòng thử vai cửa đóng lại, Matthew ngồi ở chỗ kia, cũng không có nói, thẳng thắn giảng, đơn thuần dựa theo thử vai khi kỹ xảo biểu diễn đến cân nhắc mà nói, Paula Patton so Alexandra - Daddario rõ ràng cao hơn một bậc.

Paula Patton kỹ xảo biểu diễn không tính là bao nhiêu hảo, bất quá Alexandra - Daddario càng kém mà thôi.

Lại nói, như là Alexandra - Daddario loại hình này diễn viên, dù cho kỹ xảo biểu diễn lại hảo, cũng sẽ bị trước ngực kia hai đoàn liên lụy thành kỹ xảo biểu diễn không tốt.

David - Heimann cũng không có nói chuyện, chỉ là nhìn Matthew bên kia liếc nhìn, Warner Bros vài vị cao quản, gần nhất nhìn Zack Snyder quay chụp [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] bộ phận màn ảnh, đối Matthew này nam chính khen không dứt miệng, thậm chí Warner Bros kì hạ nổi tiếng người sản xuất Charles Roven, cho rằng Matthew ở trong phim mị lực, cơ hồ có thể cùng Tom - Cruise ngang ngửa .

Box office hồng tinh tại Hollywood cũng là khan hiếm tài nguyên a.

Đạo diễn Francis - Lawrence cũng không có nói chuyện, thử vai hiệu quả biểu lộ một sự kiện, hắn đề cử Paula Patton hoàn thắng Matthew - Horner đề cử Alexandra - Daddario.

Cái kia Alexandra - Daddario, trừ bộ ngực so Paula Patton lớn hơn một chút ngoài, dứt khoát không có gì khác, loại này nhân cũng có thể tính diễn viên?

Hai người thử vai chênh lệch tương đương rõ ràng, nếu dưới tình huống như vậy, Akiva - Goldsman còn không lựa chọn Paula Patton, hắn thật muốn hoài nghi Akiva - Goldsman này người sản xuất chuyên nghiệp tính .

Francis - Lawrence nhìn Matthew liếc nhìn, lộ ra một tia không dễ nhận ra mỉm cười, từ hắn này đạo diễn góc độ nhìn, Paula Patton thắng định.

Matthew nhận ra Francis - Lawrence liếc tới được ánh mắt, cũng biết đơn thuần từ diễn viên cùng đạo diễn góc độ nhìn, Alexandra - Daddario thật sự không phải một hảo diễn viên.

Nhưng hắn một điểm đều không sốt ruột, so với từ quảng cáo cùng MV giới chuyển vào giới điện ảnh không bao lâu Francis - Lawrence, hắn đối Hollywood này giới lý giải càng nhiều, kinh nghiệm cũng càng thêm phong phú, hơn nữa cũng càng rõ ràng, kịch tổ lựa chọn diễn viên, thường xuyên sẽ nhận đến ngoại lai nhân tố ảnh hưởng.

Giống như là Oscar, kỹ xảo biểu diễn tốt nhất diễn viên, không hẳn sẽ trở thành cuối cùng người thắng.

Lại nói, Paula Patton kỹ xảo biểu diễn chỉ là so Alexandra - Daddario loại này thuần túy bình hoa hảo một ít mà thôi, bản thân cũng không phải bao nhiêu xuất sắc.

Akiva - Goldsman lúc này lại nhìn một lần thử vai ghi hình, khoát tay, vài danh hiệp trợ thử vai công tác nhân viên nhanh chóng rời đi, liên tuyển diễn viên đạo diễn đều chủ động đi.

Tuyển diễn viên đạo diễn biết chính mình tại đây nhân vật thượng không có phát ngôn quyền, hơn nữa cũng không tưởng phát ngôn, vô luận là nam chính, vẫn là đạo diễn, hắn đều không muốn đắc tội.

Phòng thử vai cửa mở ra lại đóng lại, Akiva - Goldsman không có lập tức tỏ rõ thái độ ý tứ, hỏi,“Các ngươi thấy thế nào?”

Đang ngồi, trừ hắn, chỉ có Matthew, David - Heimann cùng Francis - Lawrence ba người .

“Hai người đều có sở trường đi.” David - Heimann nhìn Matthew liếc nhìn, nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời ăn ngay nói thật,“Alexandra - Daddario ngoại hình điều kiện càng thêm xuất sắc một ít, Paula Patton kỹ xảo biểu diễn tốt hơn một chút.”

“Không phải hảo một điểm đi?” Francis - Lawrence nghe David - Heimann nói đành phải một điểm, lập tức mở miệng nói,“Paula Patton kỹ xảo biểu diễn, rõ ràng so Alexandra - Daddario cao hơn không chỉ một bậc, Alexandra - Daddario căn bản không hiểu được biểu diễn, sẽ chỉ ở trước màn ảnh khoe khoang dáng người cùng khuôn mặt !”

David - Heimann khẽ nhíu mày, lại không có nói cái gì.

Akiva - Goldsman nhẹ nhàng gật đầu, Francis - Lawrence nói được đều là tình hình thực tế, chung quy thử vai vừa hoàn thành, còn có thử vai ghi hình liền tại trước mặt hắn bày, bên nào tốt bên nào kém có thể nói vừa xem hiểu ngay.

Nhìn thấy Akiva - Goldsman tán thành chính mình thuyết pháp, Francis - Lawrence tiếp tục nói,“Này nữ phụ, chúng ta cần là một diễn viên, mà không phải chỉ biết bày tạo hình đột xuất bộ ngực nữ bình hoa, bằng không chúng ta tại diễn viên lựa chọn thượng, khẳng định sẽ thừa nhận truyền thông cùng người xem chỉ trích !”

Matthew nghe những lời này, thủy chung không nói một lời, tựa hồ vô lực phản bác Francis - Lawrence quan điểm.

Francis - Lawrence cũng liếc Matthew bên này liếc nhìn, thấy hắn không lời nào để nói, ý thức được lần này thử vai kết quả, đã có khuynh hướng chính mình này một phương , vội vàng nói,“Tại nữ phụ thượng, sử dụng một số ít tộc duệ diễn viên, cũng có lợi cho hấp dẫn số ít tộc duệ người xem.”

“Ân.” Akiva - Goldsman lại gật đầu,“Nói được có đạo lý.”

Thử vai kết quả rất rõ ràng, Paula Patton xác thật so Alexandra - Daddario càng thêm thích hợp nhân vật này.

Francis - Lawrence trên mặt lộ ra vài phần tươi cười,“Một chuyên nghiệp tính diễn viên, cũng có thể khiến chúng ta tại quay chụp thời tiết tiết kiệm rất nhiều thời gian, thời gian đối với điện ảnh quay chụp đến nói, có thể trực tiếp cùng tài chính phân chia ngang bằng.”

Thử vai ghi hình liền đặt ở nơi này, những lời này xác thật khiến Matthew không thể phản bác, Alexandra - Daddario kỹ xảo biểu diễn, cũng liền so với hắn vừa nhập hành khi tốt hơn một chút.

Akiva - Goldsman nhìn về phía Matthew,“Của ngươi ý kiến đâu?”

Francis - Lawrence nhìn chằm chằm Matthew bên này, hắn ngược lại là muốn nhìn, tại như thế rõ ràng thử vai trước mặt, đối phương còn có cái gì nói có thể nói.

Matthew đương nhiên là có lời muốn nói, cũng hiểu được chuẩn bị tốt mà nói, càng ít người biết càng tốt, tự hỏi một hồi, chậm rãi lắc lắc đầu, bất quá vẫn là nói,“Nhân vật này diễn viên lựa chọn thượng, tốt nhất vẫn là thận trọng.”

Hắn lại nhắc nhở nói,“Ngày mai không phải còn có một hồi thử vai sao? Đẳng vị kia diễn viên thử vai sau khi kết thúc, chúng ta lại làm quyết định cũng không muộn.”

David - Heimann cũng nói,“Thử vai kết quả khẳng định muốn đẳng toàn bộ thử vai chấm dứt sau mới có thể quyết định.”

Akiva - Goldsman gật đầu,“Kia hảo, chúng ta hôm nay liền đến nơi này.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 435: Ưu Thế Sở Tại

Đơn giản trưng cầu ý kiến hoàn tất, Akiva - Goldsman dẫn đầu ra phòng thử vai, David - Heimann theo sau theo đi lên, hai người tựa hồ còn có chuyện thương nghị, chuyển qua hành lang góc sau, trước sau vào cùng gian văn phòng.

Phòng thử vai nội, Matthew cũng không thèm nhìn tới Francis - Lawrence, trực tiếp đi đến cạnh cửa, vừa chuẩn bị kéo ra môn đi ra ngoài, Francis - Lawrence vừa lúc cũng đi tới.

“Xin lỗi , Matthew.” Francis - Lawrence trong miệng nói xin lỗi, trên mặt một điểm cũng không có xin lỗi ý tứ, ngược lại mang theo một tia không dễ nhận ra đắc ý,“Quyết định thử vai kết quả vẫn là kỹ xảo biểu diễn.”

Matthew dừng lại cước bộ, thu hồi tay, xoay người nhìn về phía Francis - Lawrence, học Helen - Hermann bộ dáng cùng ngữ khí, nhàn nhạt nói,“Phải không?”

Này phó không để ý bộ dáng, ngược lại khiến Francis - Lawrence có chút nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là nói,“Đương nhiên.”

Matthew đứng ở phía sau cửa biên, bình tĩnh nhìn Francis - Lawrence, Francis - Lawrence khẽ nhíu mày, còn nói thêm,“Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, tình huống rất rõ ràng .”

“Cái gì rõ ràng?” Matthew cố ý hỏi lại.

Francis - Lawrence mày nhăn càng chặt , Matthew - Horner rõ ràng là tại mạnh miệng, này mấy ngôi sao diễn viên một đám đều tử sĩ diện.

Hắn hít sâu một lần, thả lỏng xuống dưới, nói,“Matthew, ngươi là đại minh tinh không giả, nhưng nhân vật này quyền quyết định, không ở ta trong tay, cũng không tại trong tay của ngươi, chân chính quyết định nhân vật quy chúc nhân, là Akiva - Goldsman.”

Matthew khó được đáp lại một câu,“Xác thật là như thế này.”

Francis - Lawrence không khỏi cười lên,“Akiva - Goldsman thái độ vừa ngươi không thấy được sao?”

“Ta nhìn thấy .” Matthew nhún vai, thuận miệng nói,“Anne nhân vật này thử vai còn không có kết thúc, ngày mai còn có một vị nữ diễn viên thử vai muốn cử hành, hiện tại nói này mấy, đều quá sớm .”

Nghe đến những lời này, Francis - Lawrence không khỏi lắc lắc đầu, nói,“Này mấy có ý nghĩa sao, Matthew? Nói vậy ngươi theo ta như vậy rõ ràng, ngày mai thử vai chính là qua loa, nhân vật này nhân tuyển khẳng định sẽ tại Paula Patton cùng Alexandra - Daddario ở giữa sinh ra.”

“Không đúng !” Hắn vội vàng sửa miệng,“Anne nhân vật này, đã thuộc về Paula Patton .”

“Liền tính Paula Patton lấy đến nhân vật này.” Matthew trực tiếp hỏi,“Đối với ngươi mà nói, lại có thể thế nào?”

Trên mặt hắn xuất hiện một tia khinh thường,“Ngươi sẽ không thật nghĩ đến tranh đoạt đến như vậy một nhân vật, liền đại biểu ngươi tại kịch tổ nội có thể lấy đến vượt qua của ta quyền lực đi?”

Francis - Lawrence nở nụ cười,“Đương nhiên sẽ không.”

Hắn từ Matthew bên cạnh đi qua, kéo ra phòng thử vai cửa phòng, trước đi ra ngoài.

Kịch tổ không chỉ là hắn này đạo diễn cùng Matthew cái kia nam chính, còn có hàng trăm thành viên, lần này nhân vật thử vai tình huống, rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ kịch tổ, đến lúc đó người khác sẽ như thế nào xem? Những người này sẽ cho rằng ai tại kịch tổ nội càng có quyền uy?

Chân chính quyền uy là thông qua như vậy thực tế thao tác thành lập lên đến, mà không phải trên danh nghĩa một liên hợp người sản xuất liền có thể được đến .

Cứ như vậy, hắn vừa có thể báo nam chính tranh đoạt thượng thất bại một tên chi cừu, lại có thể cấp bạn gái một cái công đạo, còn có thể vi tâm tâm sở niệm hắc nhân diễn viên quần thể lấy giúp, dứt khoát rất có lời .

Quan trọng nhất là, có thể ở kịch tổ nội áp qua một đang hot ngôi sao tuyến đầu, cái loại này sảng khoái tư vị, dứt khoát so đồng thời cùng ba nữ hắc nhân khai làm còn muốn thống khoái !

Đi ra phòng thử vai, mắt nhìn Francis - Lawrence rời đi bóng dáng, Matthew khe khẽ thở dài, dựa theo bình thường tình huống đến nói mà nói, Francis - Lawrence đề cử Paula Patton khẳng định có thể chiến thắng Alexandra - Daddario, lấy đến này nữ phụ.

Phía trước thử vai thời điểm, hắn nhìn thấy Paula Patton liền cảm giác phi thường nhìn quen mắt, sau này cẩn thận hồi ức qua đi, nhớ tới giống như từng tại hai bộ phim trong từng nhìn đến này hắc nhân nữ diễn viên, một bộ là Tom - Cruise [ Mission Impossible ] thứ bốn bộ hoặc là thứ năm bộ, này nữ hắc nhân ở trong đó đóng vai Ethan Hunt hợp tác, một bộ khác là trò chơi cải biên điện ảnh [ ma thú ], Paula Patton tựa hồ diễn một nữ Thú Nhân.

Tuy rằng hắn cảm giác Paula Patton kì xấu vô cùng, một điểm đều không phù hợp hắn thẩm mỹ, nhưng Paula Patton còn giống như là kia bộ [ Mission Impossible ] trung nữ tính nhan trị đảm đương, nghĩ đến khẳng định là một ít trọng khẩu vị nhân sĩ trong mắt Hắc Trân Châu.

Cứ như vậy mà nói, Alexandra - Daddario nhan trị cùng dáng người, cũng liền không bao nhiêu ưu thế đáng nói , lại thêm vốn là thực bình thường kỹ xảo biểu diễn, có thể thắng được Paula Patton mới là kỳ quái.

Nhưng mà, quyết định nhân vật quy chúc , chung quy không giới hạn trong thử vai.

Matthew sớm nhất hướng kịch tổ đề cử Alexandra - Daddario thời điểm, liền suy xét đến kịch tổ quay chụp các loại thực tế nhu cầu, cùng với Alexandra - Daddario bản thân ưu thế cùng khuyết điểm, sở dĩ còn hướng kịch tổ đề cử Alexandra - Daddario, đương nhiên là có hắn suy xét.

Hơn nữa hắn cùng Alexandra - Daddario cùng Amanda đều câu thông qua, hai người cũng hướng New York đánh qua điện thoại, ưu thế hoàn toàn có thể chuyển hóa thành thực tế thao tác.

Alexandra - Daddario phía trước quay chụp qua hai bộ phim, biểu diễn đơn giản bình hoa loại nhân vật không là vấn đề, chỉ cần nàng ưu thế có thể thực tế đến giúp kịch tổ, Francis - Lawrence cùng Paula Patton kia một phương diện, có vượt qua 80% tỷ lệ, sẽ bị Akiva - Goldsman đá ra cục.

Kịch tổ lựa chọn Paula Patton mà nói, chỉ là lựa chọn một diễn viên, mà Alexandra - Daddario có thể mang đến , xa xa không chỉ là một diễn viên đơn giản như vậy.

Đợi đến Francis - Lawrence thân ảnh tại hành lang trung triệt để biến mất, Matthew lúc này mới di động cước bộ, hướng tới phía trước đi, rất nhanh đi tới một gian văn phòng phía trước, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng.

“Mời vào.”

Nghe được văn phòng trung truyền đến Akiva - Goldsman thanh âm, Matthew đẩy ra cửa phòng, đi vào.

“Matthew.” Akiva - Goldsman nhìn thấy Matthew, hảo kỳ hỏi,“Có chuyện sao?”

Kéo ra một cái ghế ngồi xuống, Matthew trước cùng David - Heimann chào hỏi, tiếp mới đối Akiva - Goldsman nói,“Về Anne này nữ phụ diễn viên nhân tuyển, ta có điểm ý tưởng.”

Akiva - Goldsman tạm thời buông xuống trong tay sự tình, nói,“Về Alexandra - Daddario?”

Matthew gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị mở miệng, Akiva - Goldsman nâng tay ngăn lại hắn, còn nói thêm,“Matthew, giữa chúng ta hợp tác phi thường khoái trá, ngươi cũng là kịch tổ mấu chốt nhất thành viên, chỉ cần kịch tổ cùng phim cho phép, ngươi đưa ra ý kiến chúng ta luôn luôn phi thường coi trọng.”

“Đúng vậy.” Matthew không phủ nhận điểm này.

Tuy rằng phía trước song phương đàm phán đấu trí so dũng khí, một độ tranh chấp không xuống, nhưng kia là bình thường đàm phán quá trình, tại chính thức hiệp ước ký kết sau, cũng sẽ không ảnh hưởng đến song phát hợp tác.

Akiva - Goldsman mà nói rõ ràng chưa nói xong, tạm dừng một chút, còn nói thêm,“Nhưng tại nữ phụ Anne này nhân tuyển thượng, ngươi đề cử Alexandra - Daddario, cùng Paula Patton so sánh, chênh lệch rất rõ ràng.”

Song phương kế tiếp còn muốn hợp tác, Matthew lại là trước mắt hồng đến phát tím box office hồng tinh, cho dù là hắn làm điện ảnh người sản xuất, cũng muốn tỏ vẻ ra thích hợp tôn trọng, tận khả năng phóng hoãn khẩu khí, nói,“Anne này nữ phụ, là trừ bỏ nam chính ngoài, vai diễn nặng nhất một nhân vật , tại có càng thêm thích hợp diễn viên nhân tuyển dưới tình huống, kịch tổ không có khả năng mạo không cần thiết phiêu lưu.”

Matthew gật gật đầu,“Ta minh bạch.”

Nghe nói như thế, Akiva - Goldsman cười cười, cùng hắn nhận thức Matthew liếc nhìn, chỉ cần đạt thành hợp tác hiệp nghị, hắn luôn luôn đều sẽ không trở thành kịch tổ phiền toái.

“Akiva.” Matthew đột nhiên chuyển đề tài,“Cảnh quay bên ngoài vẫn là kế hoạch tại New York thực cảnh quay chụp sao?”

“Ân.” Akiva - Goldsman gật gật đầu,“Thực cảnh quay chụp, càng có thể xây dựng ra cái loại này một tòa thành thị một người hoang vắng cảm, cô độc cảm cùng chân thật cảm.”

Matthew tiếp hắn mà nói hỏi,“Tại New York như vậy thành thị thực cảnh quay chụp, độ khó rất lớn a.”

Akiva - Goldsman lắc đầu thở dài,“Đâu chỉ là độ khó đại.” Hắn nói,“Có hai màn diễn, phân biệt tại Brooklyn đại kiều cùng Washington quảng trường bên trên, muốn thanh không nơi sân quay chụp, có quá nhiều công tác phải làm , ta đã bay đi New York, cùng New York toà thị chính bàn bạc qua hai lần , vẫn là không có đạt được quay chụp cho phép, đang định tháng sau kéo lên Warner Bros nhân lại đi một lần, bất quá......”

Nói tới đây, hắn lại lắc lắc đầu, lần trước cũng có Warner Bros nhân cùng đi, kết quả vẫn là không cùng New York toà thị chính đàm phán ổn thỏa.

Tại New York như vậy quốc tế đại đô thị quay chụp phim, nếu chỉ là tiểu phạm vi cảnh quay bên ngoài, chỉ phong tỏa một đoạn ngắn mặt đường hoặc là kiến trúc, lấy đến quay chụp cho phép cũng không khó, nhưng giống kia hai màn diễn như vậy, muốn phong tỏa toàn bộ Brooklyn khu cùng Washington quảng trường, tất nhiên sẽ mang đến một loạt phản ứng dây chuyền, New York toà thị chính cũng không thể không thận trọng.

So với này mấy, này nữ phụ diễn viên lựa chọn, căn bản chính là vấn đề nhỏ.

Matthew vẫn ở bất động thanh sắc quan sát Akiva - Goldsman, lúc này đột nhiên lại đem đề tài chuyển trở về,“Akiva, có về Alexandra - Daddario tình huống, khả năng ngươi không lý giải.”

“Úc?” Akiva - Goldsman nghi hoặc nhìn về phía Matthew.

Liên David - Heimann đều vểnh tai, nhìn lại đây.

“Alexandra - Daddario phụ thân hiện tại là New York liên bang đại kiểm sát trưởng.” Matthew không lại đi vòng vèo, nói thẳng,“Nghe nói sáu tháng cuối năm còn khả năng sẽ trở thành New York địa khu chống khủng bố bộ môn người phụ trách, hắn tại New York trên chính đàn có được hết sức quan trọng lực ảnh hưởng.”

Akiva - Goldsman làm sao có khả năng không rõ Matthew lời này ý tứ,“Ngươi là nói hắn có thể ở New York cảnh quay bên ngoài thượng hỗ trợ?”

Matthew không đáp lại, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó còn nói thêm,“Loại sự tình này đều là lén vận tác.”

Akiva - Goldsman lập tức nói,“Ta minh bạch.”

David - Heimann theo sau cũng nói,“Việc này sẽ không ra này gian văn phòng.”

Matthew đứng lên,“David, Akiva, ta đây trước hết cáo từ .”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 436: Cứ Như Vậy Quyết Định

Trong văn phòng, chỉ còn dư David - Heimann cùng Akiva - Goldsman hai người, bọn họ trầm mặc một hồi lâu, tựa hồ tại tiêu hóa Matthew vừa nói qua những lời này.

Hai người ai cũng không hề nghĩ đến, Alexandra - Daddario này tiểu diễn viên, cùng trong giới đại bộ phận xuất thân bình phàm muốn thay đổi tương lai vận mệnh diễn viên hoàn toàn bất đồng, nàng thế nhưng có tương đương không sai gia thế cùng xuất thân.

David - Heimann cùng Akiva - Goldsman đều là trà trộn Hollywood lão bánh quẩy, chỉ là tự hỏi không lâu thời gian, liền có giống nhau kết luận.

Akiva - Goldsman chủ động hỏi,“Ngươi thấy thế nào, David?”

“Nếu Matthew mà nói là thật mà nói.” David - Heimann cũng không che giấu, nói thẳng,“Chúng ta lớn nhất nan đề đem rất nhanh giải quyết.”

Akiva - Goldsman nhẹ nhàng gật đầu, nhíu mày suy nghĩ một hồi, lúc này mới nói,“New York địa khu đại kiểm sát trưởng, lực ảnh hưởng có thể nghĩ.”

Theo chính nhân làm đến như vậy tình cảnh, có thể nói tương đương rất giỏi , hắn không phải lý tưởng chủ nghĩa giả, sẽ không đánh giá cao các chính khách, những người này hào kêu được chấn thiên vang, tựa hồ USA theo chính giả đều là trên thế giới tối thanh liêm cùng tối công chính , nhưng trên thực tế lấy quyền mưu tư sự, làm được một điểm đều không thiếu.

Hơn nữa giống như loại này sự, căn bản không cần nhiều làm cái gì, chỉ muốn nói vài câu câu thông một chút, so với bọn họ những người này chạy gãy chân đều phải cường.

Một New York chính giới đại nhân vật, vì nữ nhi tiền đồ, chỉ là nói vài câu, căn bản tính không được cái gì.

David - Heimann lúc này còn nói thêm,“Warner Bros phương diện phía trước theo ta từng có trao đổi, bọn họ muốn cùng Matthew - Horner bảo trì tốt hợp tác quan hệ, cũng hi vọng kịch tổ có thể thích hợp tôn trọng hắn ý kiến.”

Nghe nói như thế, Akiva - Goldsman nhìn David - Heimann liếc nhìn, vị này đại biểu Warner Bros người sản xuất, cũng là một xem hướng gió lái thuyền lão người cầm lái.

Nếu hắn giống phía trước như vậy kiên trì sử dụng Paula Patton, David - Heimann gã này, khẳng định sẽ không mạo đắc tội hắn phiêu lưu, nói ra những lời này đến.

“Kia hảo.” Akiva - Goldsman trực tiếp đối David - Heimann nói,“Liền như vậy quyết định .”

David - Heimann trước lên tiếng,“Có thể.” Tiếp còn nói thêm,“Francis - Lawrence bên kia đâu? Hắn khả năng ý kiến rất lớn.”

“Không quan hệ.” Akiva - Goldsman nói,“Có quyền quyết định người là ta, mà không phải hắn.”

David - Heimann gật gật đầu,“Ngày mai thử vai sau, liền mau chóng phát ra thông tri đi.”

Akiva - Goldsman tiếp tục cúi đầu nhìn nghệ thuật chỉ đạo đưa tới được văn kiện, đồng thời nói,“Có thể.”

Rời đi Warner nhà sản xuất, Matthew vừa ngồi trên Braun - Williams điều khiển ô tô, liền tiếp đến Helen - Hermann đánh tới điện thoại, nàng cùng Alexandra - Daddario đang tại Thiên Sứ trù tính công ty chờ hắn.

“Đi trù tính công ty.” Matthew đối Braun - Williams phân phó một câu.

Màu đen Benz đại G rít gào chạy hướng nam Buena Vista đường cái, Matthew quay đầu mắt nhìn đi xa Warner nhà sản xuất, chậm rãi quay đầu đến, một lần này mượn dùng Alexandra - Daddario gia thế, trên cơ bản có thể nói là thành công .

Nhưng Alexandra - Daddario kế tiếp hí lộ, một điểm đều không hảo đi.

Như là Alexandra - Daddario loại hình này diễn viên, nếu đơn thuần lấy bề ngoài làm tư bản mà nói, hí lộ tất nhiên sẽ chật đến để người giận sôi.

Benz xe việt dã còn chưa tới Thiên Sứ trù tính công ty, Matthew tư nhân di động lại vang lên, biết hắn này số điện thoại người cũng không nhiều, hoặc là quan hệ chặt chẽ hợp tác đồng bọn, hoặc là hảo bằng hữu, hoặc là từng có xâm nhập trao đổi nữ ngôi sao.

Gọi điện thoại người tới là Michael - Fassbender, thông tri hắn đã xác định tháng sau đầu tháng muốn cùng James - McAvoy đi Hawaii nghỉ phép, hỏi hắn muốn hay không cùng đi.

Disney ảnh nghiệp bên kia còn không có xác định hắn muốn cụ thể tham gia [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] nào mấy trường trước công chiếu tuyên truyền hội, Matthew hiện tại cũng vô pháp xác định chính mình hành trình, chỉ có thể khiến hai người lại đợi một đoạn thời gian.

Cắt đứt điện thoại, đi đến Thiên Sứ trù tính công ty, Matthew trực tiếp đi Helen - Hermann văn phòng.

“Thế nào?” Helen - Hermann không đợi Matthew ngồi xuống, liền hỏi,“Có hiệu quả sao?”

Alexandra - Daddario ngồi ở một chiếc ghế sô pha bên trên, cũng quan tâm nhìn lại đây.

Matthew trước cho mình tiếp một chén nước, lại ngồi ở Alexandra - Daddario bên cạnh trên sô pha, nói,“Chỉ cần ngày mai vị kia diễn viên thử vai, không xuất hiện đại ngoài ý muốn, Anna sẽ lấy đến nhân vật này.”

“Thật?” Alexandra - Daddario lập tức hỏi,“Ngươi xác định?”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta xác định.” Hắn đối Alexandra - Daddario cười cười, nói,“Anna, này chỉ là vai phụ, không cần như vậy kích động.”

Alexandra - Daddario lắc đầu, nói,“Đương diễn viên vẫn là của ta giấc mộng, ta lần trước bởi vì học nghiệp, gián đoạn vừa mới bắt đầu diễn viên lộ, trở lại New York sau không bao lâu, liền hối hận phải chết, một lần này trở về, ta sẽ không lại ly khai !”

Nàng có vẻ dị thường kiên định,“Nhân vật này đối với ta trọng yếu phi thường !”

Matthew là từ tầng dưới chót từng bước một trèo lên đến, đại khái có thể lý giải Alexandra - Daddario tâm tình, nhớ ngày đó hắn lấy đến một phân lượng hơi trọng nhân vật khi, hưng phấn trình độ so với Alexandra - Daddario đến, chỉ có hơn chứ không kém.

Muốn đương diễn viên nhân, có mấy cái không tưởng trở thành ngăn nắp lượng lệ lại vạn chúng chú ý ngôi sao.

“Anna.” Helen - Hermann biết Alexandra - Daddario lấy đến nhân vật mấu chốt là cái gì, lại xác nhận nói,“Phụ thân ngươi bên kia không có vấn đề đi?”

Alexandra - Daddario gật gật đầu,“Ta tối hôm qua lại cùng ba ba đánh qua điện thoại, này với hắn mà nói chỉ là một điểm việc nhỏ.”

Helen - Hermann yên tâm, nói,“Như vậy liền hảo, sự tình đến hiện tại, ta sẽ không khiến ngoài ý muốn phát sinh.”

Thiên Sứ trù tính công ty nhiều có phân lượng nữ diễn viên, cũng liền nhiều một phần thu nhập.

Tuy rằng Alexandra - Daddario điều kiện, quyết định nàng rất khó trở thành nổi tiếng đại minh tinh, nhưng trở thành một bình hoa loại hình nhị tuyến hoặc là nói chuẩn nhị tuyến ngôi sao, vẫn là có khả năng .

Diễn viên chính là trù tính công ty tài nguyên, ngôi sao còn lại là chất lượng tốt tài nguyên, này mấy là lợi nhuận căn bản.

Hiện tại Alexandra - Daddario có được [ I Am Legend ] kịch tổ nhu cầu cấp bách tài nguyên, lại thêm có Matthew đề cử, nếu như vậy nàng mặt sau còn nói không dưới này nữ phụ, nhiều năm như vậy giải trí người đại diện thật là làm không công.

“Anna.” Matthew tắc nhìn về phía Alexandra - Daddario, chăm chú dặn dò nói,“Mặc kệ kịch tổ bởi cái gì nguyên nhân lựa chọn ngươi, ngươi kế tiếp đều phải chuẩn bị sẵn sàng.”

Alexandra - Daddario minh bạch Matthew ý tứ, nói,“Ta sẽ .”

Matthew nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Này bộ phim đạo diễn là Francis - Lawrence, quay chụp khi toàn bộ trường quay đều sẽ do hắn quản hạt. Anna, ngươi muốn làm tốt bị làm khó dễ chuẩn bị tâm lý.”

Helen - Hermann cũng nói,“Ta cùng Matthew không có khả năng thời thời khắc khắc đều nhìn ngươi, ngươi tất yếu học được một mình ứng đối trường quay hoặc là đến từ mặt khác phương diện phiền toái, này giới so ngươi tưởng tượng càng thêm phức tạp.”

Alexandra - Daddario đã không phải hai năm trước tiểu cô nương , gật gật đầu, nói,“Ta sẽ trở nên cường đại lên.” Nàng xem Matthew liếc nhìn,“Tựa như Matthew như vậy.”

Matthew đứng lên, nói,“Các ngươi ngày mai đợi tin tức đi.” Hắn nhìn nhìn thời gian, đối Helen - Hermann nói,“Ta buổi tối hẹn Neborah đi bắn bia, đi trước .”

“Ân.” Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu, Matthew vừa mới chuẩn bị rời đi, nàng lại nhớ đến một sự kiện, nói,“Thiên không chi vũ ảnh nghiệp đã đem ngươi tại [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] sở hữu cơ sở thù lao tất cả đều thanh toán , ngươi đi phía trước đi tài vụ ký tên, làm cho bọn họ cho ngươi chuyển khoản.”

“Ta biết.” Matthew lại đối Alexandra - Daddario huy tay,“Tái kiến, Anna.”

Alexandra - Daddario đối với hắn cười cười,“Tái kiến, Matthew.”

Theo sau, Matthew đi trước một chuyến Thiên Sứ trù tính công ty tài vụ văn phòng, tiếp liền ngồi xe chạy tới thường xuyên đi súng ống câu lạc bộ.

Cứ việc ngại với công chúng nhân vật thân phận, hắn lấy đến hợp pháp cầm thương chứng sau, vẫn không có mua bất cứ súng ống, gần nhất hai năm nay lại thường xuyên đến súng ống câu lạc bộ luyện tập bắn bia, đặc biệt là Braun - Williams đảm nhiệm hắn tư nhân bảo tiêu sau, còn thường xuyên kéo lên hắn làm lâm thời giáo luyện.

So với Matthew cùng Neborah như vậy nghiệp dư đam mê giả, Braun - Williams đương nhiên là chuyên nghiệp nhân sĩ, hơn nữa hắn cũng có tương quan chứng kiện, làm bảo tiêu thường xuyên tùy thân mang theo súng ống.

Tại Matthew nhận tri bên trong, USA luôn luôn đều không là một an toàn địa phương, đấu súng án phát sinh tần suất cực cao, mấy năm gần đây còn có tràn lan xu thế, đại bộ phận địa phương trị an điều kiện chỉ có thể nói tương đương phổ thông, cho dù là Beverly Hills như vậy phú hào nhân vật nổi tiếng tụ cư khu, mấy năm gần đây trị an cũng tại chuyển biến xấu, giống ngôi sao trong nhà bị trộm tình huống, cũng không phải không có.

Braun - Williams tiền lương tuy rằng xa xỉ, nhưng liền toàn bộ Hollywood đến nói, Matthew tuyệt đối thuộc về thuê bảo tiêu số lượng ít nhất ngôi sao tuyến đầu.

Này cũng cùng hắn sở đi lộ tuyến có liên quan, hắn cần tại màn ảnh trước mặt, bày ra chính mình thân dân tự nhiên hình tượng.

Hơn nữa Braun - Williams này một danh bảo tiêu, năng lực tuyệt đối xuất chúng.

Dưới tình huống bình thường, Hollywood ngôi sao đều là từ chuyên nghiệp tư nhân bảo tiêu công ty cam kết bảo tiêu, một vị đại bài ngôi sao bảo an cơ bản trang bị là 1 chiếc chống đạn hưu lữ xe,1 danh am hiểu súy cẩu tử tài xế,3 danh bảo tiêu,1 thiên 4000 dollar, mỗi tuần cố định bảo 4 thiên, siêu thời, kéo dài thời hạn đều phải tăng giá.

Cũng có người bất đồng, tỷ như Johnny - Depp, hắn bảo tiêu là chính mình thuê , hơn nữa vì hắn phục vụ vượt qua mười năm .

Matthew tại Braun - Williams trên người tiêu phí số tiền lớn, mỗi năm thù lao cao tới 30 vạn dollar.

Đương nhiên, này không tính nhiều , nghe nói Jennifer - Lopez mỗi năm tại bảo tiêu trên người tiêu phí cao tới 150 vạn dollar.

Hắn bạn gái cũ Britney, gần nhất gặp cực đoan phấn ti gây rối, vỏn vẹn 11 nguyệt liền tiêu phí 240 vạn dollar bảo an phí.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 437: Người Thắng

Sáng sớm Thái Dương treo ở trên trời, rơi xuống vạn đạo quang mang, một chiếc màu trắng thương vụ ô tô, đón Thái Dương vui thích phi nhanh, chạy ra Malibu nội thành, hướng về phía đông Burbank bay nhanh mà đi.

Trên xe, Francis - Lawrence ngồi tựa ở rộng mở trên ghế sau, một bộ tâm tình tương đương không sai bộ dáng.

Bên cạnh, da đen Paula Patton nắm chặt Francis - Lawrence một bàn tay, khóe miệng vẫn treo tươi cười, có Francis - Lawrence như vậy một bạn trai, tranh đoạt nhân vật thường thường sẽ trở nên rất đơn giản.

Chỉ cần Francis - Lawrence phát triển thuận lợi, nàng có thể lợi dụng hắn lấy đến càng nhiều nhân vật, nói không chừng còn có thể biểu diễn mỗ bộ đại chế tác nữ chính đâu.

Tưởng hơn nửa năm trước, nàng quan sát rất lâu, xác định Francis - Lawrence là thật đồng tình cùng thích hắc nhân, lúc này mới tích cực chủ động phóng ra, cướp được này bạn trai.

Này hơn nửa năm ở chung, cũng khiến nàng càng thêm xác định điểm này.

“Hôm nay còn có một hồi thử vai.” Paula Patton lúc này hỏi,“Không có vấn đề đi?”

Francis - Lawrence cười cười, vỗ nhẹ nhẹ dưới Paula Patton tay,“Hôm nay trận này thử vai chính là qua loa, sẽ không ra ngoài ý muốn.”

Paula Patton nhẹ nhàng gật đầu,“Không xác định xuống dưới phía trước, ta cuối cùng là cảm giác......”

“Yên tâm !” Francis - Lawrence trực tiếp đánh gãy Paula Patton mà nói, nói,“Akiva - Goldsman ngày hôm qua thái độ phi thường rõ ràng, của ngươi thử vai biểu hiện hoàn toàn áp qua cái kia Alexandra - Daddario.”

Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Đề cử Alexandra - Daddario Matthew - Horner, cuối cùng đều không lời nào để nói , chỉ có thể nhìn Akiva - Goldsman cam chịu ngươi sẽ trở thành hôm nay kẻ thắng.”

“Ân.” Paula Patton tâm phóng tới trong bụng.

Francis - Lawrence còn nói thêm,“Ngươi cùng người đại diện chào hỏi đi? Phỏng chừng muộn nhất ngày mai, kịch tổ liền sẽ với ngươi người đại diện tiếp xúc.”

Paula Patton nở nụ cười,“Người đại diện đã làm tốt đàm phán chuẩn bị .”

Thương vụ ô tô tiến vào Burbank, trước tiên ở một nhà trù tính công ty cửa buông xuống Paula Patton, sau đó lại chở Francis - Lawrence đi tới Warner nhà sản xuất, Francis - Lawrence xuống xe sau trực tiếp đi đến nhà sản xuất phòng thử vai, Matthew, David - Heimann cùng Akiva - Goldsman đã ngồi ở phòng thử vai nội.

Francis - Lawrence hôm nay tâm tình đại hảo, chẳng những cùng David - Heimann cùng Akiva - Goldsman chào hỏi, còn đối Matthew gật gật đầu.

Matthew cũng cười đối với hắn gật gật đầu.

Francis - Lawrence đi đến chính mình trước chỗ ngồi ngồi xuống, nhìn thấy Matthew đối với hắn khuôn mặt tươi cười tương đối, bỗng nhiên sinh ra một loại ý tưởng: Matthew - Horner làm như vậy, có phải hay không muốn bù lại giữa song phương quan hệ, chủ động cùng hắn kì hảo? Chung quy hắn là phim đạo diễn, tại quay chụp trung có được cự đại quyền lực, một diễn viên cùng một đạo diễn cứng rắn làm mà nói, không phải sáng suốt lựa chọn.

Nghĩ đến đây, Francis - Lawrence không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, loại này khả năng phi thường lớn, một người thất bại hướng một người thắng kì hảo, tại Hollywood trong giới rất bình thường .

Phòng thử vai môn lúc này bị người từ bên ngoài đẩy ra, tuyển diễn viên đạo diễn đi đến, chờ hắn ngồi xuống không bao lâu, một vị công tác nhân viên mang theo một nữ diễn viên đi đến.

Matthew nhìn này nữ diễn viên liếc nhìn, nàng đại khái hai mươi tuổi xuất đầu bộ dáng, tựa hồ là Latin duệ.

Latin duệ nữ diễn viên đi đến trước màn ảnh, dựa theo tuyển diễn viên đạo diễn yêu cầu, trước đơn giản tiến hành tự giới thiệu.

“Ta là Alice - Braga, đến từ Brazil St. Paul......” Latin duệ nữ diễn viên tiếng Anh khẩu âm hơi chút có chút vấn đề, nhấn rõ từng chữ cũng không phải rất rõ ràng,“Biểu diễn qua [ manh bệnh cúm ] cùng [ Thượng Đế chi thành ] hai bộ phim......”

Nghe được [ Thượng Đế chi thành ] tên này, Matthew không khỏi cẩn thận đánh giá này Latin duệ nữ diễn viên một phen,04 năm thời điểm, hắn thông qua băng ghi hình xem qua này bộ phim,[ Thượng Đế chi thành ] tuyệt đối là Oscar đoạt giải điện ảnh trong, số ít có thể khiến hắn sinh ra nồng hậu hứng thú phim chi nhất.

Thậm chí, hắn cảm giác này bộ Brazil điện ảnh, tương đương xuất sắc, sẽ trở thành đời sau kinh điển.

Nếu không phải năm đó đụng lên [ Lord of The Rings 3: Vương giả trở về ] cùng Peter - Jackson, cấp [ Thượng Đế chi thành ] đạo diễn một tốt nhất đạo diễn tiểu kim nhân cũng không đủ.

Đương nhiên, này cũng chính là hắn chính mình ngẫm lại, một bộ phi tiếng Anh điện ảnh, đặc biệt vẫn là Brazil điện ảnh, muốn lấy đến tốt nhất đạo diễn, độ khó không phải bình thường đại.

Liền tại Matthew miên man suy nghĩ thời điểm, Alice - Braga đã dựa theo tuyển diễn viên đạo diễn yêu cầu, bắt đầu một đoạn biểu diễn, bất quá hắn cũng không có đi chú ý Alice - Braga thử vai, Francis - Lawrence đến phòng thử vai phía trước, hắn liền cùng David - Heimann cùng Akiva - Goldsman từng có đủ nhiều trao đổi.

Này hai vị người sản xuất tối hôm qua trải qua khẩn cấp lý giải sau, xác định hắn nói những lời này, Alexandra - Daddario lấy đến nữ phụ Anne đã trở thành kết cục đã định.

Francis - Lawrence ánh mắt, đồng dạng không có nhìn về phía Alice - Braga, hắn thường thường liền sẽ từ Matthew trên người đảo qua, nhìn thấy Matthew một bộ thất thần bộ dáng, càng thêm xác định phía trước ý tưởng.

Matthew - Horner bại cục đã định, đối thử vai đã thờ ơ .

Khóe môi hắn hơi hơi nhất phiết, mũi phát ra mấy không thể tra hừ nhẹ thanh......

“Hảo, liền đến nơi này đi.” Tuyển diễn viên đạo diễn thanh âm lúc này truyền tới,“Alice - Braga tiểu thư, muộn nhất sẽ không vượt qua thứ sáu này, chúng ta sẽ thông tri ngươi thử vai kết quả.”

“Cám ơn.” Alice - Braga nói một câu, rất nhanh ly khai phòng thử vai.

Theo sau, tuyển diễn viên đạo diễn đóng lại máy quay, cũng đi ra phòng thử vai.

Rất nhanh, phòng thử vai nội, muốn còn lại Matthew, David - Heimann, Akiva - Goldsman cùng Francis - Lawrence bốn người.

Francis - Lawrence trước xem xem Akiva - Goldsman, tiếp lại nhìn về phía Matthew bên kia, phát hiện Matthew vẫn là kia phó không yên lòng bộ dáng, tựa hồ đối kết quả cuối cùng thờ ơ.

Cũng là, từ ngày hôm qua tình huống xem, thất bại đã là kết cục đã định, phỏng chừng vì mặt mũi suy xét, hắn cũng không tưởng lại làm vô vị tranh chấp .

Liền tại Francis - Lawrence chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm, Matthew đột nhiên nhìn về phía hắn, lại một lần cười gật gật đầu.

Làm một danh người thắng, Francis - Lawrence cảm giác chính mình muốn có người thắng phong phạm, giống như hiện tại Matthew - Horner rất có người thất bại giác ngộ như vậy.

Cho nên, hắn cũng cười gật gật đầu.

“Các vị......” Akiva - Goldsman ho khan một tiếng, hấp dẫn đến mọi người chú ý về sau, nói,“Anne nhân vật này, toàn bộ diễn viên thử vai đến nơi đây liền hoàn thành .”

Hắn kề bên nhìn nhìn David - Heimann, Matthew cùng Francis - Lawrence ba người, hỏi,“Các ngươi có ý kiến sao?”

Matthew dẫn đầu lắc lắc đầu, cái gì cũng không có nói.

Francis - Lawrence càng trở nên cảm giác Matthew là buông tay .

David - Heimann lúc này nói,“Alice - Braga không thích hợp, nàng tiếng Anh tiêu chuẩn quá kém , chúng ta cũng không có đầy đủ thời gian lưu cho nàng uốn nắn khẩu âm.”

Akiva - Goldsman không chút do dự nói,“Kia liền không cần suy xét nàng .”

Francis - Lawrence nghe xong triệt để thở ra nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng không ổn định nhân tố bài trừ , Anne này vai phụ, xem ra phi Paula Patton mạc chúc.

Akiva - Goldsman tiếp tục nói,“Hiện tại chúng ta xác định nhân vật này diễn viên nhân tuyển, buổi chiều liền phát ra thông tri, các ngươi lại nói dưới cái nhìn đi.”

Nghe nói như thế, Francis - Lawrence lập tức mối nối,“Ta còn là đề cử Paula Patton, liền trước mắt tình huống đến nói, tham gia thử vai diễn viên trung, Paula Patton là thích hợp nhất một.”

Nói xong, hắn chuyên môn nhìn nhìn Matthew bên này, Matthew vẫn là an ổn ngồi ở chỗ kia, một chút không có mở miệng phản bác ý tứ.

Francis - Lawrence rất rõ ràng, hôm nay đại cục đã định.

Akiva - Goldsman một tay ôm ngực, một tay chống cằm, giống như tại chăm chú suy xét Francis - Lawrence mà nói.

“Ta nói dưới của ta cái nhìn đi.” David - Heimann đột nhiên mở miệng nói,“Paula Patton kỹ xảo biểu diễn rõ ràng cao hơn mặt khác diễn viên một bậc......”

Mắt thấy David - Heimann mở miệng duy trì chính mình, Francis - Lawrence tin tưởng càng sung túc .

Nhưng hắn không nghĩ tới là, David - Heimann kế tiếp lời liền thay đổi,“Nhưng ta cho rằng, Alexandra - Daddario càng thêm thích hợp Anne nhân vật này.”

Lời này vừa ra, Francis - Lawrence không khỏi ngẩn người.

David - Heimann mà nói xa không chỉ như vậy, hắn còn nói thêm,“Akiva, ngươi sáng tác kịch bản thời điểm từng theo ta nói qua, Anne nhân vật này, càng nhiều là đối với tận thế New York một loại điểm xuyết, giải quyết người xem cô độc bi thương cảm thủ đoạn, một ngoại hình tịnh lệ, dáng người khêu gợi nữ diễn viên, hiệu quả rõ ràng càng tốt.”

Francis - Lawrence hơi mang kinh ngạc nhìn David - Heimann, còn không đợi hắn có điều phản ứng, Akiva - Goldsman liền gật đầu,“Ngươi nói thực có đạo lý, Alexandra - Daddario xác thật càng thích hợp Anne nhân vật này.”

Tuy rằng Matthew theo như lời đối với một vị New York chính đàn đại nhân vật đến nói chỉ là việc nhỏ, nhưng loại này việc nhỏ tốt nhất vẫn là đặt ở mặt bàn trở xuống, mà không phải trực tiếp bày ra đến.

Akiva - Goldsman tại Hollywood dốc sức làm nhiều năm như vậy, như thế đơn giản đạo lý, vẫn là phi thường rõ ràng .

Sự tình phát triển, cùng tưởng tượng đột nhiên xuất hiện một trăm tám mươi độ đại chuyển biến, khiến Francis - Lawrence trở tay không kịp, hắn hoàn toàn liền không nghĩ đến sẽ xuất hiện hôm nay trạng huống.

Thừa dịp Akiva - Goldsman còn không có nói ra cuối cùng quyết định, hắn vội vàng mở miệng nói,“Paula Patton nhan trị cùng dáng người cũng không so Alexandra - Daddario sai a !”

Akiva - Goldsman trực tiếp lắc đầu,“Hai người không thể so sánh.” Mắt thấy Francis - Lawrence lại tưởng mở miệng, hắn trực tiếp nâng tay ngăn lại, nói,“David, buổi chiều liền cấp Thiên Sứ trù tính công ty phát chính thức thông tri, nói cho bọn họ Alexandra - Daddario thông qua lần này thử vai.”

Nói xong, Akiva - Goldsman cũng không cùng Francis - Lawrence lại dong dài, trực tiếp ly khai phòng thử vai.

David - Heimann theo sau theo đi lên.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 438: Kiên Trì Lý Niệm

Mắt thấy đại cục đã định, Matthew tưởng cũng không có tưởng, đi theo David - Heimann mặt sau, cũng hướng phòng thử vai ngoại đi, nhưng hắn vừa đi đến cạnh cửa, phía sau liền truyền đến Francis - Lawrence thanh âm.

“Matthew - Horner !”

Nghe được này thanh âm, Matthew quay đầu nhìn thoáng qua, Francis - Lawrence đứng ở nơi đó, một đôi mắt gắt gao theo dõi hắn, chất vấn nói,“Ngươi làm cái gì?”

Francis - Lawrence cau mày, ngày hôm qua Akiva - Goldsman thái độ phi thường minh xác , hôm nay bất thình lình biến hóa, nếu nói sau lưng không có Matthew - Horner nhân tố, hắn nói cái gì đều sẽ không tin tưởng.

Matthew hơi hơi nhún vai, bình tĩnh bậy bạ,“Rất đơn giản, ta nói cho Akiva - Goldsman, nếu hắn không sử dụng Alexandra - Daddario, ta liền rời khỏi kịch tổ.”

“Ngươi......” Francis - Lawrence nháy mắt không nói gì.

“Không cần cảm giác không công bình.” Matthew nhàn nhạt nói,“Hiện thực tình huống chính là ta so ngươi đối kịch tổ càng thêm trọng yếu !”

Lời này rõ ràng đau đớn Francis - Lawrence, hắn thanh âm trầm thấp,“Không hẳn !”

Matthew xòe tay, nói,“Chẳng lẽ không đúng sao? Ngày hôm qua ngươi rời đi sau, ta đi tìm Akiva - Goldsman, nói với hắn hoặc là bắt đầu dùng Alexandra - Daddario, hoặc là ta rời khỏi này hạng mục, hắn lập tức làm ra lựa chọn.”

Francis - Lawrence đi về phía trước một bước, ngữ khí trở nên khí thế bức nhân,“Ngươi chỉ là diễn viên !”

“Đúng vậy.” Matthew từ khẩu khí thượng cũng có thể nghe ra đến, Francis - Lawrence cùng đại bộ phận Hollywood đạo diễn như vậy, đối với diễn viên có cự đại trên tâm lý ưu thế, hắn cũng không cảm giác kỳ quái, chung quy đạo diễn bị vây ở này nghề tương đối thượng du vị trí, hắn còn nói thêm,“Đạo diễn đối một điện ảnh hạng mục xa so diễn viên trọng yếu, nhưng không thích hợp với ngươi cùng ta.”

Nói xong, không lại phản ứng Francis - Lawrence, quay đầu, trực tiếp ra phòng thử vai.

Hắn lắc lắc đầu, đi nhanh hướng tới hành lang xuất khẩu vị trí đi, có lẽ Francis - Lawrence bị hắn này một phiên kích thích, sẽ càng khó nhận hiện tại kết quả, đi tìm Akiva - Goldsman cũng nói không chừng.

Francis - Lawrence hoàn toàn liền không tin tưởng David - Heimann cùng Akiva - Goldsman theo như lời lý do, vốn liền muốn đi tìm Akiva - Goldsman tham thảo một phen, cùng Matthew - Horner nói xong này vài câu, không thể kiềm được, lập tức ra phòng thử vai, đi nhanh đi đến một gian trước cửa văn phòng, gõ gõ sau, cũng không đợi bên trong đáp lại, trực tiếp đẩy ra cửa phòng làm việc.

Akiva - Goldsman một người chờ ở trong văn phòng, nhìn thấy Francis - Lawrence, hỏi,“Có chuyện?”

Francis - Lawrence mặc dù có chút xúc động, nhưng đầu không phát ngất, vội vàng đóng lại cửa văn phòng, nói,“Akiva, ta kiên trì của ta quan điểm, Alexandra - Daddario không thích hợp Anne nhân vật này !”

Akiva - Goldsman lắc lắc đầu,“Ta đã làm ra quyết định.”

Francis - Lawrence nhíu mày, còn nói thêm,“Alexandra - Daddario căn bản không phù hợp của ta quay chụp yêu cầu, nàng kỹ xảo biểu diễn căn bản không đạt được ta quay chụp tiêu chuẩn.”

“Kia liền sửa đổi của ngươi tiêu chuẩn.” Akiva - Goldsman nói thẳng,“Ta sẽ thích hợp sửa đổi kịch bản cùng nhân vật thiết lập, Alexandra - Daddario biểu diễn nhân vật này hoàn toàn không có vấn đề.”

“Xin lỗi.” Francis - Lawrence kiên trì cái nhìn của hắn,“Nói như vậy ta không có cách nào khác quay chụp.”

Akiva - Goldsman nhìn qua, hỏi,“Ngươi lời này là cái gì ý tứ?”

Hôm nay kết quả như vậy, Francis - Lawrence không thể cùng Paula Patton giải thích, hắn mày nhăn càng chặt .

Akiva - Goldsman khoát tay, nói,“Chuyện này liền như vậy quyết định , không cần nhiều lời .”

Francis - Lawrence lại không có rời đi ý tứ, trầm mặc vài giây, còn nói thêm,“Nếu Alexandra - Daddario biểu diễn Anne, ta không thể bình thường quay chụp, nàng căn bản không đạt được yêu cầu của ta, ta không có cách nào khác đạo diễn này hạng mục.”

Hắn từ ba tháng phân tiến tổ, đã tham dự phim trù bị tiếp cận hai tháng , tự nhận là này hạng mục trung tâm nhất thành viên chi nhất.

Lời này vừa ra, Akiva - Goldsman không khỏi ngẩn người, hắn đương nhiên minh bạch Francis - Lawrence trong lời nói ý tứ.

Hắn tự hỏi một hồi, hỏi,“Nếu ta kiên trì sử dụng Alexandra - Daddario, ngươi liền muốn rời khỏi kịch tổ?”

Nói đến nước này, Francis - Lawrence cũng không lại đi vòng vèo, nói thẳng,“Ta lúc trước ký kết hợp đồng khi, kịch tổ định ra hiệp nghị bên trong, bao hàm một điều rời khỏi cơ chế.”

Akiva - Goldsman tự nhiên nhớ rõ, lúc trước hắn không phải đặc biệt yên tâm Francis - Lawrence này tuổi trẻ đạo diễn, cố ý tại hợp đồng trung gia tăng một hạng điều khoản, nếu song phương tại sáng tác lý niệm phương diện sinh ra khác nhau, kịch tổ chỉ cần thanh toán cho hắn 50 vạn dollar thù lao, là có thể sa thải Francis - Lawrence, Francis - Lawrence cũng có thể từ kịch tổ từ chức, bất quá chủ động từ chức không có bất cứ thù lao, hơn nữa hắn sở hữu đề cập đến hạng mục công tác thành quả, đều về kịch tổ sở hữu.

Gia nhập này một điều khoản nguyên nhân, vẫn là bởi [ Địa Ngục thần thám ] không thế nào thành công box office, vạn nhất Francis - Lawrence không đạt được yêu cầu, hắn có thể tùy thời sao Francis - Lawrence con mực.

“Francis !” Akiva - Goldsman nhìn hắn, nói,“Ngươi xác định muốn làm như vậy?”

Francis - Lawrence một chút không có thoái nhượng ý tứ,“Ta kiên trì của ta lý niệm !”

Nếu Francis - Lawrence đối kịch tổ không thể thiếu, Akiva - Goldsman khẳng định sẽ thỏa hiệp, nhưng hắn vẫn không có buông ra ý tứ.

Akiva - Goldsman không phải Jerry - Bruckheimer như vậy đỉnh đỉnh đại danh kim bài người sản xuất, nhưng phóng nhãn toàn bộ Hollywood, nhưng cũng là nhất tuyến người sản xuất trung ưu tú nhất mấy cái, hơn nữa tại biên kịch phương diện còn từng được Oscar tiểu kim nhân, tự cho mình tương đương cao.

Tựa như hắn vẫn kiên trì Matthew là [ I Am Legend ] này hạng mục nam chính đầu tiên, mà không phải tất tuyển như vậy, tại Akiva - Goldsman trong lòng, này hạng mục hạch tâm, chỉ có hắn này biên kịch kiêm người sản xuất, không có mặt khác.

“Francis.” Akiva - Goldsman thanh âm dịu đi rất nhiều, lại một lần nữa đối Francis - Lawrence nói,“Loại này quyết định muốn thận trọng.”

“Này cùng ta lý niệm không hợp.” Francis - Lawrence nghĩ đến Paula Patton, nghĩ đến không có trọng lượng cấp hắc nhân nhân vật mà box office bình bình [ Địa Ngục thần thám ], không chút do dự nói,“Ta chủ động rời khỏi kịch tổ, không lại đảm nhiệm [ I Am Legend ] đạo diễn chức.”

Hắn ý tứ phi thường minh xác, làm một danh có điều kiên trì đạo diễn, là hắn chủ động sa thải kịch tổ, mà không phải kịch tổ chủ động sao hắn, hai người có bản chất phân biệt.

Akiva - Goldsman nhíu nhíu mày, tuy rằng đây không phải hắn muốn kết quả, nhưng hắn cũng không tưởng tái xuất ngôn giữ lại, Hollywood trên đường đổi mới đạo diễn hạng mục nhiều lắm, đừng nói [ I Am Legend ] kịch tổ mới tiền kỳ trù bị, quay chụp giai đoạn đổi đạo diễn ví dụ đều chỗ nào cũng có.

Này hạng mục ở trong lòng hắn, có thể không có Matthew - Horner, cũng có thể không có đạo diễn Francis - Lawrence, thậm chí không có chế tác phát hành phương Warner Bros, hắn cũng có thể tìm đến mặt khác công ty.

Chỉ có chính hắn mới là chân chính không thể thiếu một thành viên.

Nhìn Francis - Lawrence, Akiva - Goldsman không khỏi nghĩ tới Matthew - Horner, này đạo diễn rõ ràng so Matthew - Horner cái kia diễn viên càng có kiên trì cùng nguyên tắc.

Đương nhiên, Matthew - Horner càng hiểu được thỏa hiệp giá trị, cũng càng thêm thông minh.

Akiva - Goldsman nhẹ nhàng gật đầu, nói,“Vậy được rồi, ta sẽ thông tri kịch tổ pháp luật bộ môn, làm cho bọn họ cùng ngươi trù tính công ty hiệp đàm giải ước sự tình.”

Francis - Lawrence không lại nhiều lời, xoay người ra Akiva - Goldsman văn phòng.

Akiva - Goldsman không có lại nhìn Francis - Lawrence liếc nhìn, đầu nhanh chóng chuyển động lên, một đám đạo diễn danh tự bắt đầu ở trong đầu hiện lên, sau đó châm chước cái nào mới thích hợp tiếp nhận Francis - Lawrence đạo diễn vị trí.

Với hắn mà nói, đối [ I Am Legend ] này hạng mục đến nói, từ lúc này, Francis - Lawrence đã trở thành quá khứ thức .

Kịch tổ sẽ không bởi vì một đạo diễn rời đi mà đình trệ, trên thực tế sở hữu tiền kỳ trù bị công tác, đều tại hắn trong khống chế, dù cho Matthew - Horner cùng Francis - Lawrence cùng nhau rời đi kịch tổ, này hạng mục như cũ có thể tiến hành đi xuống.

Cửa phòng làm việc lại bị nhân từ bên ngoài đẩy ra, David - Heimann đi đến, Akiva - Goldsman nhìn hắn một cái, nói,“Ngươi tới vừa lúc, ta đang muốn tìm ngươi đâu, Francis - Lawrence muốn rời khỏi kịch tổ, chúng ta thương nghị một chút tân đạo diễn nhân tuyển......”

Warner nhà sản xuất cửa, Francis - Lawrence vừa lên thương vụ ô tô, liền tiếp đến Paula Patton đánh tới điện thoại.

“Hải, thân ái .” Paula Patton mang theo tiếng cười nói,“Kịch tổ chính thức xác định sao?”

Francis - Lawrence sắc mặt tối tăm, bất quá coi như là tương đối bình tĩnh, nói,“Xác định ......”

“Quá tốt !” Paula Patton tại điện thoại bên trong trực tiếp ngắt lời hắn, nói,“Kịch tổ lúc nào bắt đầu đàm phán a? Trù tính công ty bên này đều chuẩn bị tốt .”

“Xin lỗi, thân ái .” Francis - Lawrence tận lực nói đơn giản nói,“Cuối cùng thông qua thử vai nhân không phải ngươi, là Alexandra - Daddario.”

Điện thoại bên kia Paula Patton cơ hồ là hô nói,“Cái gì? Alexandra - Daddario thông qua thử vai? Tại sao có thể như vậy, ngươi không phải đã nói......”

Francis - Lawrence ngắt lời của nàng, nói,“Sự tình xuất hiện ngoài ý muốn biến hóa, Matthew - Horner không biết làm cái gì, khiến Akiva - Goldsman cải biến chủ ý.”

“Ngươi không có thay ta tranh thủ sao?” Paula Patton trong lời mang theo vài phần nghi ngờ.

“Ta có.” Francis - Lawrence phân biệt nói,“Vì giúp ngươi tranh thủ, ta từ đi này hạng mục đạo diễn......”

Điện thoại bên kia nháy mắt im lặng xuống dưới, hắn còn nói thêm,“Chờ chúng ta gặp mặt lại nói chuyện đi.”

Francis - Lawrence rời đi kịch tổ tin tức, ngày hôm sau liền truyền đến Matthew bên này.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 439: Hoàn Tất Thời Điểm

Phòng hóa trang trung, Matthew vừa làm xong tạo hình, Bella - Anderson mang theo Helen - Hermann đi đến.

“Ta từ [ I Am Legend ] kịch tổ bên kia lại đây.” Helen - Hermann nhìn Matthew liếc nhìn, nói,“Tối hôm qua ta nói cho ngươi tin tức không có sai, Francis - Lawrence chủ động rời khỏi kịch tổ.”

Matthew quay đầu nhìn về phía Helen - Hermann, hỏi,“Liền bởi vì nữ phụ không có sử dụng Paula Patton?”

Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu,“Ân.” Nàng tiếp lại giải thích nói,“Francis - Lawrence lấy rời khỏi kịch tổ uy hiếp Akiva - Goldsman, Akiva - Goldsman không hề xúc động, hắn uy hiếp biến thành chủ động từ đi đạo diễn chức vụ, sa thải kịch tổ.”

“Này đạo diễn lá gan đại, cũng rất có nguyên tắc a.” Matthew nhún vai,“Ta cũng không dám dùng từ lui một chiêu này đi uy hiếp Akiva - Goldsman.”

Hắn đầu óc thủy chung đều rất rõ ràng, tuy rằng hiện tại là box office hồng tinh, nhưng vừa không có bỏ vốn, cũng không phải sản xuất phương xác định nhân tuyển, kịch tổ cũng không phải không phải hắn không thể.

Nói trắng ra là, hắn biết dù cho đổi thành Will - Smith, này hạng mục cũng vô cùng có khả năng lấy được thành công.

Helen - Hermann không chút khách khí nói,“Tuy rằng Francis - Lawrence lo liệu một ít lý niệm để người phiền chán, nhưng nói tóm lại, Matthew...... Hắn so ngươi càng thêm kiên trì nguyên tắc cùng lý niệm.”

“Phải không?” Matthew hỏi lại một câu, nói tiếp,“Của ta nguyên tắc cùng lý niệm thủy chung cũng không có biến qua !”

Nghe nói như thế, Helen - Hermann lập tức minh bạch mặt sau ý tứ, thế nhưng không thể phản bác, bởi vì Matthew xác thật không có biến qua.

Matthew chủ động chuyển đề tài, hỏi,“Akiva - Goldsman có tiếp nhận đạo diễn nhân tuyển sao?”

“Có mấy cái.” Helen - Hermann mắt nhìn đồng hồ, còn nói thêm,“Ta hướng bọn họ đề cử một nhân tuyển.”

“Ngươi không phải đi đàm Anna hiệp ước sao?” Matthew hảo kỳ hỏi,“Ngươi đề cử ai?”

Helen - Hermann trước hồi đáp thứ nhất vấn đề,“Anna thù lao cơ bản đàm phán ổn thỏa , mười vạn dollar, sau đó ta thuận tiện đề cử một đạo diễn nhân tuyển.” Nàng tiếp nói ra đạo diễn danh tự,“Guillermo - Del - Toro nghe nói qua sao?”

“Nghe như là Latin duệ.” Matthew chưa từng nghe qua tên này.

“Một Mexico đạo diễn.” Helen - Hermann nói đơn giản nói,“Hắn mới nhất một bộ phát hành tác phẩm là [ Hellboy ].”

Matthew bừng tỉnh đại ngộ,“Nguyên lai là [ Hellboy ] đạo diễn a.”

Này bộ phim từng hắn xem qua, sau này còn có tục tập, thuyết minh là một bộ thành công tác phẩm, phỏng chừng đạo diễn trình độ hẳn là không là vấn đề.

Helen - Hermann tựa hồ biết Matthew suy nghĩ cái gì, nói,“Guillermo - Del - Toro tư lịch so Francis - Lawrence càng sâu, đã đạo diễn qua bốn năm bộ điện ảnh , nổi danh tác phẩm trừ [ Hellboy ] ngoại, còn có [ Blade 2], là một đặc điểm tương đương rõ ràng thương nghiệp đạo diễn.”

Matthew gật gật đầu, hỏi,“Akiva - Goldsman sẽ cân nhắc hắn sao?”

“Đã xếp vào kịch tổ suy xét danh sách .” Helen - Hermann nghĩ nghĩ, nói,“Ta chỉ phụ trách đề cử, cùng Akiva - Goldsman bù lại vì ngươi tranh thủ thù lao mang đến vết rách, hắn có hay không dùng, không phải chúng ta có thể quyết định .”

Phía trước thù lao đàm phán trung, nàng thái độ như thế cường ngạnh, sẽ không quá mức ảnh hưởng đến Akiva - Goldsman cùng Matthew quan hệ, nhưng đối với nàng này người đại diện có ý kiến, lại là khó có thể tránh cho .

Người đại diện vừa phải vi hộ khách tranh thủ đến kếch xù hồi báo, cũng muốn cùng đại bài chế tác nhân xử lý tốt quan hệ.

Hoá trang gian cửa phòng bị người gõ vang, có kịch tổ công tác nhân viên lại đây thông tri Matthew, quay chụp sắp bắt đầu.

Matthew trước ra hoá trang gian, hướng tới trường quay đi, Helen - Hermann cùng Bella - Anderson theo sau theo đi lên.

Hôm nay kịch tổ đem quay chụp cuối cùng mấy màn diễn, nếu quay chụp thuận lợi mà nói, giữa trưa phía trước liền có thể hoàn thành sở hữu màn ảnh,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] quay chụp giai đoạn cũng có thể tuyên cáo kết thúc.

Quay chụp như cũ tại màn xanh vòng quanh trung tiến hành, Matthew trực tiếp đi đến trường quay, cùng hắn đáp hí Eva - Green đã đợi một hồi .

Matthew cùng Eva - Green chào hỏi, chung quanh nhìn nhìn, đại khái là hôm nay muốn kết thúc quay chụp quan hệ, râu quai nón Jack cùng David - Allison tất cả đều đi tới studio, đang đứng ở bên ngoài bàng quan.

Đạo diễn Zack Snyder đi tới, đứng ở Matthew cùng Eva - Green trước mặt.

Hắn trước nhìn nhìn Matthew, lại nhìn nhìn Eva - Green, gặp hai người trang dung cùng y sức cũng không có vấn đề, lúc này mới nói,“Matthew, Eva, cảnh này các ngươi muốn biểu hiện ra Leonidas cùng Gorgo vương hậu ở giữa thâm hậu cảm tình, cảnh này là Leonidas tại đối mặt Xerxes liều chết nhất bác khi cuối cùng tưởng niệm.”

“Ta minh bạch.” Matthew gật gật đầu.

Eva - Green cũng nói,“Chúng ta làm tốt chuẩn bị.”

Lời này không phải giả , bọn họ hai tại kịch tổ không chỉ một lần xâm nhập trao đổi qua, có mấy lần cũng không có tẩy trang, thuận tiện cũng dựa theo kịch bản chơi dưới nhân vật sắm vai, trong đó liền có trận này mạch điền cảm tình trao đổi hí.

Zack Snyder đi ra trường quay, Eva - Green nằm ở màn xanh thượng, Matthew cũng làm hảo chuẩn bị, lập tức có trợ lý đạo diễn đem thư ký trường quay bài đặt ở máy quay phía trước màn ảnh, hơn nữa hô bắt đầu.

Matthew ngồi ở Eva - Green bên cạnh, Eva - Green quay đầu nhìn về phía hắn, hắn cũng ngưng mắt nhìn Eva - Green, hai người thâm tình nhìn nhau, phảng phất chân chính tình cảm thâm hậu phu thê như vậy.

Thâm tình nhìn nhau bất quá một giây, Matthew vươn tay, chậm rãi từ Eva - Green tuyết trắng trên khuôn mặt mặt mơn trớn, Eva - Green thò tay bắt lấy tay hắn, tựa hồ không muốn khiến hắn rời xa.

Theo sau, Matthew trên mặt lộ ra không nỡ biểu tình, nhưng không tha nháy mắt lại chuyển biến thành kiên định.

Đạo diễn máy theo dõi mặt sau, Zack Snyder thông qua tức thời truyền tới được hình ảnh, có thể thấy rõ Matthew trên mặt tùy tiện một tia biểu tình biến hóa,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] quay chụp đã đi tới cuối cùng một ngày, hắn hoàn toàn xác định một điểm, so với quay chụp [ Dawn of the Dead ] khi, Matthew kỹ xảo biểu diễn tại trải qua mấy bộ phim rèn luyện sau, rõ ràng có nhất định tiến bộ.

Tuy rằng cùng Al - Pacino hoặc là Daniel - Day-Lewis so sánh với chênh lệch cự đại, nhưng tại Hollywood phần đông phim thương mại diễn viên trung, đã thuộc về tương đối đến nói tương đối không sai một .

Lấy hắn cá nhân quan điểm đến xem, Tom - Cruise tại [ Mission: Impossible ] hệ liệt trung biểu hiện ra ngoài kỹ xảo biểu diễn tiêu chuẩn, cũng không tất so này bộ phim quay chụp trung Matthew cường.

Nguyên bản [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] quay chụp phía trước, Zack Snyder nghe nói Matthew tiếp [ I Am Legend ] như vậy một bộ gần như kịch một vai thương nghiệp điện ảnh sau, còn có chút lo lắng, chung quy như vậy điện ảnh, nhân vật chính không có nhất định kỹ xảo biểu diễn, khẳng định chống đỡ không nổi.

Nhưng theo quay chụp bắt đầu, loại này lo lắng dần dần biến mất, chỉ cần Matthew có thể bảo trì hơn một tháng này quay chụp khi kỹ xảo biểu diễn cùng trạng thái, ứng phó kịch một vai đại bộ phận cảnh tượng, vấn đề hẳn là không phải rất lớn.

Zack Snyder thực ra rất rõ ràng, so sánh [ Dawn of the Dead ], hắn đạo diễn trình độ tại tiến bộ, mà tham dự càng nhiều điện ảnh quay chụp Matthew, biểu diễn tiêu chuẩn đồng dạng cũng tại tiến bộ.

Đạo diễn trên máy theo dõi, cảnh này chạy tới cuối cùng, Zack Snyder vội vàng hô,“Đình ! qua !”

Trường quay trong, Matthew dẫn đầu đứng lên, tiếp thò tay đem Eva - Green kéo lên, Eva - Green thoải mái sửa sang lại dưới lộ ra hơn phân nửa bộ ngực hí phục.

“Của ta hí toàn bộ kết thúc.” Eva - Green nói khẽ với Matthew nói,“Cảm giác qua thật mau a.”

Matthew đối với nàng gật gật đầu, phụ họa nói,“Đúng vậy, với ngươi cùng một chỗ thời gian, qua thật mau.”

Eva - Green nhìn hắn một cái, không xác định trong đó có bao nhiêu chân thành.

Matthew phóng thấp thanh âm, mời nói,“Buổi tối có thời gian sao, đi ta chỗ đó cùng nhau thưởng thức Los Angeles cùng Beverly Hills cảnh đêm?”

Eva - Green nghĩ nghĩ, ứng xuống dưới,“Có thời gian.” Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Ngươi còn có một màn diễn muốn chụp, như vậy đi, ta tẩy trang xong sau tại hoá trang gian chờ ngươi.”

“Hảo.” Matthew còn nói thêm,“Ta đi thời điểm sẽ đi kêu ngươi.”

Eva - Green theo sau ly khai trường quay, phi thường rõ ràng thuộc về nàng vai diễn quay chụp hoàn tất , cùng Matthew - Horner này đoạn lâm thời quan hệ, cũng đến nên kết thúc thời điểm.

Matthew nhìn Eva - Green liếc nhìn, so với Jessica - Alba cùng Scarlett Johansson, hắn cùng với Eva - Green ở giữa quan hệ càng thêm thuần túy, cũng càng thêm đơn giản, chính là đơn thuần đến từ thân thể hấp dẫn cùng hưởng thụ, Eva - Green tác phong xác thật hào phóng, nhưng vừa không có giống Jessica - Alba như vậy ngụy trang thành ngốc bạch ngọt bác nhãn cầu, cũng không có giống như Scarlett Johansson như vậy lợi dụng hắn đến hâm nóng.

Tương đối đến nói, đây là một dám thoát dám lậu, lại tương đối đơn giản nữ nhân.

Kịch tổ nghỉ ngơi nửa giờ, chuyển dời đến một khác phiến bố trí hoàn tất màn xanh trường quay, phủ kín mặt đất màn xanh thượng, ngã trái ngã phải nằm rất nhiều Sparta chiến sĩ trang điểm giả nhân, sở hữu giả người đều là mặt bộ hướng phía dưới hoặc là thụt lùi máy quay.

Lợi dụng này ngắn ngủi thời gian, cùng trang sư cũng thích hợp điều chỉnh Matthew trang dung, cảnh này trong, Leonidas dĩ nhiên trúng tên, bất quá Matthew trên người không có mũi tên, sở hữu mũi tên đều sẽ thông qua hậu kỳ chế tác đến tăng thêm.

Quay chụp phía trước, Zack Snyder lại qua đây dặn dò Matthew, nói,“Muốn hét ra một loại tráng liệt cảm giác.”

Matthew biết trận này Leonidas trước khi chết cuối cùng hò hét cần là cái gì, đợi đến Zack Snyder hô bắt đầu sau, lập tức đứng ở trước màn ảnh, rút kiếm rống giận.

“Cáp a ! cáp a --”

“Tạp !” Zack Snyder kêu ngừng quay chụp, lớn tiếng nói,“Matthew, cảm giác không đúng, lần nữa đến.”

Matthew lại kêu to, Zack Snyder lại hô đình, liên tục lặp lại năm sáu lần, cũng không đạt tới Zack Snyder muốn hiệu quả.

Loại này thoạt nhìn đơn giản vai diễn, rất nhiều thời gian quay chụp lên đến lại là khó nhất .

Liên tục quay chụp hơn mười lần sau, Matthew cổ họng đều sắp kêu ách , cảm giác trong miệng tựa hồ đều phải bốc hơi , hô lên thanh âm mang theo một loại khàn cả giọng khàn khàn cảm.

“OK !”

Đây đúng là Zack Snyder muốn hiệu quả, hắn rốt cuộc hô thông qua,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] quay chụp cũng theo đó kết thúc.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 440: Cảm Giác Thành Tựu

Tươi đẹp dương quang chiếu xạ tại suối phun mặt sau trên quảng trường, Matthew gần đây thuê chuyên nghiệp tài xế, điều khiển một chiếc màu đen Benz đại G, dừng ở trước cửa phòng dưới bậc thang, lẳng lặng chờ người ở bên trong đi ra.

Đợi đại khái mười phút, mặc một thân màu đen nữ sĩ tây trang Eva - Green dẫn đầu đi ra đại môn, Matthew làm chủ nhân, chuyên môn đi ra tiễn đưa, nhanh đến Benz đại G tiền khi, Matthew nhanh đi vài bước, thay Eva - Green kéo ra cửa xe.

Eva - Green trước đem tay bao đặt ở ô tô mặt trên, tiếp xoay người nhìn về phía Matthew bên này, bạch nhiều hắc thiếu mắt bên trong, tựa hồ còn có một chút lưu luyến, phương diện khác nàng không thể xác định, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này tới nay, trên thân thể chiếm được cự đại thỏa mãn, cùng kia vài miệng cọp gan thỏ Pháp quốc nam nhân bất đồng, Matthew thật là một rất không sai tình nhân.

“Ta hậu thiên liền về Pháp quốc.” Eva - Green nhìn Matthew, nói,“Phỏng chừng sẽ ở Pháp quốc ở một đoạn thời gian, ngươi tới Pháp quốc mà nói, có thể đánh ta điện thoại.”

Matthew kề sát đi, nhẹ nhàng hôn dưới Eva - Green trán, nói,“Chỉ cần ta đi Pháp quốc, nhất định sẽ với ngươi liên hệ.”

Eva - Green gật gật đầu, xoay người lên ô tô, Matthew tiến lên một bước, chuẩn bị thay nàng đóng cửa xe, quan phía trước còn nói thêm,“Horner trang viên tùy thời đều hoan nghênh ngươi tới làm khách.”

So với Jessica - Alba cùng Scarlett Johansson, hắn cùng với Eva - Green quan hệ càng thêm đơn giản, chính là thuần túy thân thể phương diện quan hệ.

Hơn nữa cùng kia hai người bất đồng, hắn cùng với Eva - Green có cộng đồng người đại diện, về sau khẳng định sẽ thường xuyên giao tiếp.

Eva - Green cười cười, khóe miệng cùng khóe mắt nháy mắt rủ xuống, nói,“Hi vọng ngươi đến lúc đó vẫn là nhiệt tình hiếu khách chủ nhân.”

Nói đến nơi đây, nàng vươn tay, chuẩn bị đóng cửa xe, Matthew bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện khác, nói,“Tháng sau hai mươi lăm hào, ta tổ chức từ thiện tiệc tối, đừng quên lại đây tham gia.”

Eva - Green nhẹ nhàng gật đầu,“Ta sẽ đúng giờ đến.”

Matthew đối bên trong xe phất phất tay,“Tái kiến, Eva.”

Eva - Green cũng đối với hắn phất phất tay,“Tái kiến, Matthew.”

Matthew đóng cửa xe, màu đen Benz đại G chậm rãi phát động, chuyển ra suối phun cùng phòng ở ở giữa tiểu quảng trường, rẽ lên đối diện đại môn thẳng tắp đường, hướng tới trang viên bên ngoài chạy tới.

Đứng ở tiểu quảng trường bên trên mặt, Matthew nhìn Benz đại G càng khai càng xa, không có phản hồi phòng trong tính toán, tối hôm qua hay không sẽ trở thành cùng Eva - Green cuối cùng một đêm, ngay cả hắn chính mình đều không thể xác định.

Này Pháp quốc nữ nhân, tựa như nàng ở trong điện ảnh diễn xuất như vậy, hào phóng mà lại lớn mật.

Benz đại G rất nhanh biến mất tại trang viên cửa, Matthew xoay người dọc theo quảng trường hướng bên trái đi, tiến vào Liszt vừa để người tỉ mỉ xử lý qua hoa viên, dọc theo hoa viên trung gian đá phiến lộ hướng phía trước, trong vườn hoa gần nhất di thực Thiên Đường điểu đang tại nở rộ, bất đồng sắc thái đóa hoa cao thấp phối hợp, tại xứng diệp phụ trợ dưới, kề cận bên nhau gắn bó, phảng phất một đôi tình yêu cuồng nhiệt trung tình lữ tại tâm sự với nhau như vậy.

Đây không phải cái gì quý báu đóa hoa, giống Matthew người như thế, cũng không cần nhiều danh quý hoa, Thiên Đường điểu tại Los Angeles tùy ý có thể thấy được, cũng là Los Angeles thị hoa.

Xuyên qua hoa viên, Matthew dọc theo đá hoa cương xây dựng bậc thang, từng bước một đi lên biệt thự một bên đại sân phơi, nơi này là toàn bộ Warner trang viên tối cao điểm, cũng là này phiến triền núi tối cao điểm, do nguyên bản ngắm cảnh bình đài cải biến mà đến, từ nơi này trên cao nhìn xuống nhìn về phía xa xa, có thể nhìn xuống non nửa Los Angeles.

Matthew đứng ở sân phơi bên cạnh, hai tay đỡ vòng bảo hộ, nhìn ra xa phương xa, mơ hồ có thể thấy được thế kỷ thành cao ốc chọc trời.

Từ 1999 đầu năm đi đến Los Angeles, đến hiện tại 2006 năm, đã vượt qua bảy năm đầu, hắn rốt cuộc từ tầng dưới chót một đường bò đến hôm nay độ cao, cũng có thể đứng ở nào đó khu vực điểm cao thượng, nhìn xuống tương đối lớn một mảnh khu vực .

Tiền, hắn kiếm mấy ngàn vạn dollar; Nữ ngôi sao, cũng xâm nhập trao đổi qua một ít.

Như vậy sinh hoạt thế nào? Matthew hỏi chính mình thế này một vấn đề, rất nhanh liền tính ra đáp án, như vậy sinh hoạt dứt khoát rất nàng sao thích !

Nếu có thể mà nói, hắn hi vọng có thể kiếm càng nhiều tiền, có thể phao càng nhiều nữ ngôi sao.

Hắn đến hiện tại kiếm tiền, thậm chí không bằng Tom - Cruise một năm kiếm nhiều; Xâm nhập trao đổi qua nữ ngôi sao nữ model, số lượng còn so ra kém Leonardo - DiCaprio một năm đổi mới bạn gái.

“Chênh lệch cự đại a......” Matthew thở dài,“Chênh lệch thật sự rất đại a !”

Có tiền , có danh , lại có địa vị cùng quyền thế , khẳng định muốn có xứng đôi hưởng thụ, mấy năm nay hắn vẫn cố gắng, vì là cái gì? Tuyệt không là nghệ thuật thành tựu !

Hollywood các cự tinh hưởng thụ có rất nhiều, tỷ như say rượu hít thuốc phiện chơi thuốc, nhưng Matthew đầu vẫn là tương đối thanh tỉnh , này mấy kích thích khả năng nhất thời hội high phiên thiên, lại sẽ hủy đi tương lai.

Mĩ nữ lại bất đồng, một xinh đẹp khêu gợi nữ nhân, vừa có thể thoạt nhìn đẹp mắt, còn có thể nghĩ đến bồi dưỡng tình thao, lại có thể truy đuổi lên đến phái nhàm chán, cuối cùng đẩy ngã thời điểm có thể thỏa mãn từ thân thể đến sinh lý lại đến tinh thần phương diện một loạt hưởng thụ.

Đặc biệt là giống Rachel - McAdams, Jessica - Alba, Scarlett Johansson, Eva - Green cùng Alexandra - Daddario này mấy từng nữ ngôi sao, khi đó Matthew chỉ có thể thông qua bát quái tin tức cùng xứng đồ đến ngẫm lại, có thể tưởng tượng mà không thể thành, hôm nay lại có thể cùng này mấy nữ ngôi sao tiến hành xâm nhập , hữu hảo cùng phụ cự ly tiếp xúc trao đổi, có một phen tư vị khác.

Trong mắt hắn, đây là so nghệ thuật thành tựu càng thêm vĩ đại theo đuổi.

Lại nói, một bình thường nam nhân, tại điều kiện cho phép dưới tình huống, có mấy cái không tưởng truy đuổi mĩ nữ.

Matthew hận không thể toàn Hollywood nam nhân đều đi làm cơ, nói như vậy, hắn liền có thể cùng càng nhiều Hollywood các nữ tinh xâm nhập tham thảo hạ nhân sinh triết lý .

Nếu quá khứ vài thập niên, quay đầu nhìn thời điểm, phát hiện qua lại Hollywood xinh đẹp nhất kia vài nữ ngôi sao, hắn đều làm qua, có phải hay không rất có cảm giác thành tựu?

Vì này lý tưởng, hắn thậm chí chủ động dụi tắt đối Charlize - Theron nảy mầm cảm tình.

Matthew chưa từng có đem Charlize - Theron đưa về đến Rachel - McAdams, Jessica - Alba, Scarlett Johansson, Eva - Green đám người hàng ngũ trung, tuy rằng Charlize - Theron không xem như lý tưởng giường bạn, có chút tính lãnh đạm, mặc quần áo xa so thoát quần áo hảo xem, nhưng tại hắn trong lòng, Charlize - Theron là có thể làm như bạn gái nhân tuyển.

Về phần mặt khác mấy người, liền tính hắn đuổi tới làm bạn gái, lấy Hollywood hiện thực trạng huống cùng diễn viên này chức nghiệp bản thân đặc chất, nói vậy rất nhanh tóc liền sẽ xanh.

Nếu có nhân cho rằng có tiền có thế là có thể khống chế nữ nhân không xuất quỹ, Thái Bình Dương bờ bên kia hoàng đế hậu cung nào đó các phi tử, chính là rất tốt kiểu mẫu, một người đồng thời tưởng cùng tám cái mười cái nữ ngôi sao chính thức kết giao, còn chân tình đối đãi, phỏng chừng đầu rất nhanh liền sẽ xanh mượt .

Hollywood các nữ ngôi sao, so với cổ đại kia vài nữ nhân, nhưng là muốn mở ra nhiều lắm.

Giống hắn hoặc là Leonardo - DiCaprio như vậy không ngừng canh đổi bạn gái hoặc là bạn trai, ở trong giới này rất thường gặp, nhưng làm nhiều giác luyến còn muốn khiến đối phương khăng khăng một mực, nói dị tưởng thiên khai đều là khen ngợi.

Nơi này là Hollywood, không phải ma môn giáo.

Matthew đứng ở trên sân phơi nhìn một hồi, gió dần dần có chút lớn, hắn xoay người đi về, kéo ra bên cạnh cửa phòng, thông qua chuyên môn thông đạo, tiến vào biệt thự bên trong, rất nhanh đi tới tầng một phòng khách.

“Tiên sinh......” Phòng khách bên trong, quản gia đi tới, nói,“Elena - Boyar tiểu thư vừa đánh qua ngươi di động, ta tìm không thấy ngươi, chỉ có thể khiến nàng nửa giờ sau mới lại đánh qua đến.”

Hiện tại vừa đến đi làm thời gian, Elena - Boyar đánh qua đến, khẳng định là có trọng yếu sự, Matthew tiếp nhận quản gia đưa qua di động thời điểm, quản gia còn nói thêm,“James - McAvoy tiên sinh gọi điện thoại tới, nói giữa trưa tiền sẽ cùng Michael - Fassbender tiên sinh cùng nhau lại đây bái phỏng, thuận tiện ở trong này dùng cơm trưa.”

Matthew gật gật đầu,“Ta biết.” Hắn nghĩ nghĩ, lại đối quản gia nói,“Ngươi đi phân phó phòng bếp, cơm trưa phong phú một điểm...... Ân, vẫn là thiên hướng trung cơm phong vị.”

Quản gia lên tiếng, xoay người ra phòng khách.

Tìm kiếm đến Elena - Boyar điện thoại, Matthew trực tiếp gọi qua, Elena - Boyar bên kia rất nhanh liền chuyển được .

“Hải, Matthew.” Ống nghe bên trong vang lên Elena thanh âm,“Ngươi hôm nay không phải nghỉ ngơi sao, đi ra ngoài?”

Matthew đi đến trước sô pha ngồi xuống, nói,“Không có, vừa đi hoa viên dạo qua một vòng.” Hắn hỏi,“Ngươi tìm ta có việc sao? Không có việc gì ngươi cũng sẽ không đánh ta điện thoại.”

“Có chuyện.” Elena - Boyar nói thẳng,“Ngươi còn nhớ rõ phẫn nộ Tiểu Bảo sao?”

Matthew lập tức nhớ tới vị kia Đức đạo diễn cùng hắn phát đến thư mời, nói,“Ngươi là nói hắn mời bình luận điện ảnh nhân kia trường thế kỷ quyền kích tái.”

Điện thoại bên kia Elena - Boyar nói,“Trước mắt có bốn vị chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân ứng chiến, thời gian liền tại tháng sáu sơ, bởi truyền thông chú ý độ cực cao, Uwe Boll đem quyền kích tái từ Toronto sửa ở Los Angeles.”

Nàng tạm dừng một chút, còn nói thêm,“Ngươi gần nhất đều đang bận [ I Am Legend ] thử vai cùng [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] quay chụp, khả năng không chú ý giải trí truyền thông đưa tin.”

“Có rất nhiều nhân sẽ đi quan khán sao?” Matthew hảo kỳ hỏi.

“Đúng vậy.” Elena - Boyar nhanh hơn ngữ tốc,“Rất nhiều Hollywood ngôi sao, truyền thông quyển giải trí phóng viên cùng chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân, đều tính toán đi hiện trường xem xem trận này thế kỷ quyền kích tái.”

Matthew lập tức làm ra quyết định,“Kia hảo, chúng ta cũng đi xem xem.”

Theo sau, hắn cùng Elena - Boyar ước định, quyền kích tái ngày đó tại từ Horner trang viên hội hợp xuất phát.

Kể từ đó, Matthew chỉ có thể buông tay đi Hawaii nghỉ phép quyết định, đẳng James - McAvoy cùng Michael - Fassbender đi đến trang viên, cố ý cùng hai người nói một tiếng, không nghĩ tới là, này hai tên cũng đối phẫn nộ Tiểu Bảo quyền kích tái phi thường cảm thấy hứng thú, muốn đi hiện trường quan sát một phen.

“Như vậy có ý tứ sự.” James - McAvoy nói thẳng,“Ngươi thế nhưng không gọi thượng ta cùng Michael !”

Matthew thư mời chỉ có thể mang bạn gái, dứt khoát khiến Helen - Hermann ra mặt liên hệ Uwe Boll, nói vậy lại muốn hai tấm thư mời cũng không phải việc khó.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 441: Có Thể Nhịn Được Sao

Hai chiếc ô tô trước sau dừng ở một gian không lớn sân vận động phía trước, Matthew cùng Elena - Boyar trước sau từ trên chiếc xe đầu tiên đi xuống, James - McAvoy cùng Michael - Fassbender từ sau trên một chiếc xe xuống dưới, hội hợp cùng một chỗ sau, hướng tới sân vận động đi.

“Nhân rất nhiều a.” Michael - Fassbender vừa đi còn vừa tại quan sát, sân vận động cửa không ít người đều tại xếp hàng vào sân,“Xếp hàng dường như đều là chút phổ thông fan điện ảnh.”

Matthew cũng nhìn về phía sân vận động lối vào, bọn họ hướng đi là khách quý lối vào, có chuyên môn nhân viên bảo vệ đứng ở cửa, chỉ riêng có được thư mời người mới có thể đi bên này.

Bên kia là phổ thông người xem lối vào, cần kiểm phiếu vào sân.

Không sai, trận này bị Elena - Boyar tại TMZ thượng đội tên vi “Phẫn nộ Tiểu Bảo” thế kỷ quyền kích tái, phía trước bị truyền thông rộng khắp đưa tin sau, có gia chuyên nghiệp công ty tiếp nhận quyền tái vận tác, đem quyền tái từ Toronto chuyển đến Los Angeles chuyên nghiệp phòng bên trong sân vận động bên trong, chẳng những kéo đến quảng cáo tài trợ, còn công khai đối ngoại bán vé.

Không nói khác, chỉ riêng từ cửa xếp lên trường long đến xem, Uwe Boll lần này không chỉ giành được to lớn thanh danh, nói vậy còn sẽ có xa xỉ thu nhập.

Matthew bốn người đi đến khách quý lối vào phía trước, đẳng nhân viên bảo vệ nghiệm xem qua thư mời, theo sau theo thảm đỏ trải thành chuyên môn thông đạo, đi vào sân vận động bên trong, bọn họ đều là làm khách quý trình diện, chỗ ngồi toàn tại tiếp cận sân vận động nơi sân ngay mặt hàng phía trước, hơn nữa dựa theo Matthew yêu cầu, bốn người chỗ ngồi là nối cùng một chỗ.

Đi đến trước chỗ ngồi, Matthew ngồi ở tối bên trái, sau đó là Elena - Boyar, James - McAvoy cùng Michael - Fassbender.

Matthew ngồi xuống sau, cơ bản nhìn một chốc, sân thể dục nơi sân tới gần hắn một bên này địa phương, dựng ra một quyền đài, quyền đài bốn phía tất cả công trình đều toàn, thoạt nhìn cùng chính thức quyền kích thi đấu không có bất cứ phân biệt.

Sau đó, hắn lại nhìn về phía thính phòng, nhìn ra sân vận động có thể dung nạp mấy ngàn danh người xem, tỷ lệ chỗ ngồi không sai biệt lắm có thể đến 50%.

“Xem ra đối với này trường quyền tái cảm thấy hứng thú nhân rất nhiều a.” Matthew đối với tay phải biên Elena - Boyar nói.

Elena - Boyar lại lấy giải trí phóng viên góc độ nói,“Uwe Boll tuy rằng chuyên quay phim dở, nhưng hắn cũng không phải không có fan điện ảnh.” Nói tới đây, chính nàng trước nở nụ cười,“Đương nhiên, đáng ghét hắn người càng nhiều, hắn hủy mất [ hấp huyết Ryan ] cùng [ Dungeon Siege ] hai nổi tiếng trò chơi cải biên, phỏng chừng rất nhiều người đều biết tên của hắn, muốn đến xem gã này đến cùng là cái loại này nhân vật.”

Matthew gật gật đầu,“Xấu thanh danh cũng là danh khí.”

“Không sai.” Elena - Boyar hoàn toàn đồng tình Matthew mà nói,“Đạo diễn cùng diễn viên sợ nhất không phải thanh danh hỏng, mà là không có thanh danh.”

Đúng lúc này, Matthew bên trái lại đây một nam một nữ hai người, nam là dĩ nhiên có chút mập ra Leonardo - DiCaprio, nữ tóc vàng chân dài, chỉ xem dáng người liền biết là danh model.

Này hai người chỗ ngồi liền tại Matthew bên cạnh.

Matthew không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được Leonardo - DiCaprio, hai người tại Keanu - Reeves trong nhà gặp qua, chủ động chào hỏi nói,“Hải, Leo.”

Leonardo - DiCaprio cũng thấy được Matthew, cười đáp lại,“Hải, Matthew.” Hắn tháo xuống mũ lưỡi trai, chỉ chỉ quyền đài bên kia, nói,“Ngươi cũng đối với này trường thi đấu cảm thấy hứng thú?”

Khi nói chuyện, Leonardo - DiCaprio ngồi ở Matthew bên tay trái trên vị trí.

Matthew hơi hơi nhún vai, nói,“Ngươi không phải cũng rất cảm thấy hứng thú sao?”

Leonardo - DiCaprio ha ha nở nụ cười, tựa hồ hứng trí phi thường cao, theo sau thoáng hạ giọng, nói,“Từ [ tàu Titanic ] sau, ta liền vẫn bị kia bang bình luận điện ảnh nhân mắng, hiện tại có thể nhìn thấy bình luận điện ảnh nhân xui xẻo, ta đương nhiên không thể bỏ lỡ.”

“Ân !” Matthew đối Leonardo - DiCaprio dựng thẳng lên một căn ngón cái,“Nói đúng, như vậy hảo cơ hội như thế nào có thể bỏ qua đâu?”

Hắn cười cười, nói,“Ta bị bình luận điện ảnh nhân mắng cũng không thiếu, cũng tưởng xem bình luận điện ảnh nhân xui xẻo.”

Này vài năm, hắn cấp tốc nhảy lên hồng, biểu diễn tất cả đều là phim hành động, đi được cũng cơ bản là đùa giỡn soái phẫn khốc chiêu số, loại hình này phong cách, tại tuyệt đại đa số bình luận điện ảnh nhân chỗ đó sẽ có cái dạng gì đánh giá, có thể nghĩ.

“Không thích bình luận điện ảnh nhân không chỉ là các ngươi.” Leonardo - DiCaprio vị kia tóc vàng chân dài bạn gái lúc này nhìn bên cạnh phía trước, nói,“Tom - Cruise cũng đến.”

Matthew theo vị này tóc vàng mĩ nữ chỉ phương hướng nhìn qua, Tom - Cruise mang theo hắn vị hôn thê Katie - Holmes cũng đến, bất quá bọn họ vị trí cự ly bên này có điểm xa.

Rất rõ ràng, đáng ghét bình luận điện ảnh nhân ngôi sao không ở số ít.

Tom - Cruise mấy năm nay chịu qua bình luận điện ảnh nhân mắng, phỏng chừng so với hắn cùng Leonardo - DiCaprio thêm vào cùng một chỗ còn muốn nhiều.

Thu hồi ánh mắt, Matthew lại nhìn về phía Leonardo - DiCaprio bên kia, nói,“Leo, không giới thiệu một chút sao?”

“Xem ta, thiếu chút nữa quên .” Leonardo - DiCaprio vỗ nhẹ nhẹ dưới chính mình đầu, vi Matthew cùng kia vị tóc vàng mĩ nữ làm lên giới thiệu,“Matthew, đây là Bar - Refaeli, bạn gái của ta. Bar, đây là Matthew - Horner, hiện tại Hollywood tối hỏa ngôi sao.”

“Ngươi nói rất khoa trương , Leo.” Matthew trước cùng Leonardo - DiCaprio khách sáo một câu, lại cùng chủ động thò tay tới được Bar - Refaeli nắm tay, hỏi,“Có thể mạo muội hỏi một chút, ngươi là một vị người mẫu sao?”

Bar - Refaeli cười gật gật đầu,“Đúng vậy, ta trước mắt là [ Sports Illustrated ] ký ước người mẫu.”

Nghe nói như thế, Matthew dâng lên một cỗ quả nhiên như vậy cảm tình, Leonardo - DiCaprio khẩu vị, thủy chung liền không có biến qua.

Matthew cùng Bar - Refaeli chào hỏi, xuất phát từ lễ phép, cũng hướng Leonardo - DiCaprio giới thiệu Elena - Boyar, James - McAvoy cùng Michael - Fassbender ba người.

Leonardo - DiCaprio có chút kinh ngạc nhìn Elena - Boyar, hắn nghe nói qua tên này, cũng biết đây không phải một đơn giản nữ nhân, chỉ là không nghĩ tới TMZ đỉnh tầng cao quản chi nhất, thoạt nhìn giống như cùng Matthew - Horner có một chân.

Nháy mắt, hắn liền tưởng đến càng nhiều, phía trước nghe người quản lý đề cập qua,TMZ thượng về Matthew - Horner các loại tin tức, dù cho ở mặt ngoài thoạt nhìn là gièm pha , ở bên trong lập trường thực ra cũng là có khuynh hướng Matthew - Horner .

Phỏng chừng cùng nữ nhân này thoát không được quan hệ.

TMZ...... Hôm nay không phải phổ thông trang web, đã là bát quái trang web NO1 .

Sân vận động nội lúc này đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng hoan hô, tiếp theo chính là càng nhiều loạn thất bát tao hỗn độn thanh âm, bốn danh mang hộ cụ bình luận điện ảnh nhân, tại một danh người chủ trì giới thiệu dưới, nhất nhất xuất hiện ở quyền quán bên trong.

Bất quá, này mấy bình luận điện ảnh nhân danh tự, đối Matthew đến nói đều tương đối xa lạ.

Bình luận điện ảnh nhân này nghề, tư lịch tương đương trọng yếu, đại bộ phận nổi danh bình luận điện ảnh nhân, tuổi đều tại bốn mươi tuổi có hơn, loại này niên kỉ bình luận điện ảnh nhân, cũng không khả năng chạy tới cùng Uwe Boll đánh quyền.

Tiếp, phẫn nộ Tiểu Bảo từ một mặt khác xuất trướng !

Cùng mang hộ cụ bình luận điện ảnh nhân bất đồng, Uwe Boll mặc một thân màu đen quyền kích phục, trên đầu căn bản không có mang hộ cụ, tuy rằng vị này Đức đạo diễn bộ dạng có chút đáng khinh, nhưng giờ phút này thoạt nhìn tương đương khỏe mạnh, trên người cơ nhục rõ ràng là luyện qua.

“Này bốn gia hỏa muốn không hay ho !” Leonardo - DiCaprio tựa hồ rất hưng phấn, đối Matthew nói,“Ta nghe người ta nói qua, này Uwe Boll luyện qua tầm mười năm nghiệp dư quyền kích.”

Matthew có hứng thú nhìn về phía ngọn đèn chính hướng đi quyền đài Uwe Boll, nói,“Chúng ta có nhìn a.”

Elena - Boyar lúc này chen vào nói nói,“Căn cứ ta được đến tin cậy tin tức, đóng gói trận này cuộc thi công ty, đối dự thi bình luận điện ảnh nhân nói này chỉ là một hồi biểu diễn tính chất quan hệ xã hội hoạt động, sẽ không thật đánh.”

Leonardo - DiCaprio lập tức nhíu mày,“Kia còn có cái gì ý tứ? Ta muốn trách cứ bọn họ !”

Hắn tới nơi này, chính là xem bình luận điện ảnh nhân bị đánh .

“Trước không vội, Leo.” Matthew cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy,“Ta cùng với Uwe Boll tiếp xúc qua, đây là một...... Nói như thế nào đâu.”

Hắn nghĩ tới Uwe Boll tại Đức mời hắn biểu diễn [ Dungeon Siege ] khi những lời này, nói,“Uwe Boll da mặt phi thường dày, còn rất vô sỉ, thường xuyên dùng đường hoàng lấy cớ, đến đóng gói hắn ti bỉ một mặt.”

Lời này vừa nói xong, Elena - Boyar liền đến gần hắn bên tai, nói,“Ngươi xác định đây không phải nói chính ngươi?”

Matthew quay đầu trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn, Elena - Boyar cố ý đối với hắn chớp mắt vài cái.

“Úc?” Leonardo - DiCaprio lúc này nói,“Matthew, ý của ngươi là Uwe Boll khả năng sẽ thật đánh?”

Matthew gật gật đầu, nói,“Ta cảm giác loại này khả năng tính rất lớn.” Hắn phân tích nói,“Leo, bình luận điện ảnh nhân mắng ngươi thời điểm, ngươi hay không là cũng tưởng đánh bọn họ?”

Leonardo - DiCaprio khinh thường nói,“Số rất ít bình luận điện ảnh nhân, đưa ra cái nhìn cùng ý kiến coi như là đúng trọng tâm. Nhưng đại bộ phận bình luận điện ảnh nhân, đó là bình luận điện ảnh sao? Hoàn toàn lấy chanh chua nói móc cùng chửi rủa làm bình luận điện ảnh, nếu là giết người không phạm pháp mà nói, những người này sớm liền chết sạch !”

“Ta có giống nhau cảm thụ !” Matthew theo danh khí tăng lớn, này vài năm bị bình luận điện ảnh nhân mắng một điểm đều không so Leonardo - DiCaprio thiếu, bình luận điện ảnh nhân thường thường thích dùng chanh chua mà nói, đến nói móc đang hot nhất các ngôi sao, kỳ thật cũng không khó lý giải, mắng tối hồng nhân, tài năng thấu một đợt nhiệt độ, bằng không Phổ La đại chúng hôm nay có mấy cái sẽ đi chú ý bình luận điện ảnh nhân?

Matthew còn nói thêm,“Bình luận điện ảnh nhân tuy rằng nói móc cùng chửi rủa chúng ta, nhưng luôn luôn đều chưa nói qua chúng ta là xấu nhất diễn viên đi?”

Leonardo - DiCaprio gật gật đầu.

“Liền tính như vậy, chúng ta đều hận không thể tấu kia vài bình luận điện ảnh nhân nhất đốn.” Matthew tiếp tục nói,“Rất nhiều bình luận điện ảnh nhân nhưng là thật mắng Uwe Boll là có sử tới nay xấu nhất đạo diễn, Uwe Boll có thể nhẫn được? Này Đức đạo diễn bộ dáng, liền không như là tính tình tốt người.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 442: Cùng Chung Mối Thù

Làm một danh gần đây quật khởi chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân, Croft - Rothschild có một tương đương hiển hách dòng họ, đáng tiếc này trong lời đồn hô phong hoán vũ, có thể chưởng khống toàn bộ thế giới dòng họ, không có cho hắn mang đến tài phú, cũng không có cho hắn mang đến danh khí, vì có thể mau chóng xuất đầu, hắn hôm nay đứng ở trên quyền đài, chuẩn bị đối mặt cái kia đến từ Đức khốn kiếp, cái kia sử thượng xấu nhất đạo diễn.

“Không cần kích động, cái kia gia hỏa không thể so ngươi cường !”

Quyền đài trong góc hẻo lánh, bình luận điện ảnh nhân liên hợp cam kết lâm thời giáo luyện, đối Croft - Rothschild lớn tiếng nói,“Uwe Boll đã hơn bốn mươi tuổi , ngươi so hắn tuổi trẻ mười tuổi, chỉ cần tha qua đệ nhất hiệp, người thắng nhất định là ngươi !”

Hắn vỗ dưới Croft - Rothschild trên mặt hộ cụ,“Dùng hảo nó, đây là của ngươi ưu thế !”

Croft - Rothschild ngẩng đầu nhìn hướng tà đối diện, Uwe Boll mặc một thân màu đen quyền kích phục, trên đầu không có mang hộ cụ.

Lâm thời giáo luyện cầm ra niềng răng, cho hắn đội, Croft - Rothschild đơn giản hoạt động dưới khớp xương, ánh mắt quét về phía bốn phía, ánh mắt có thể sánh bằng chỗ, khắp nơi đều có máy quay phim màn ảnh.

Hắn phi thường rõ ràng, hiện tại chính mình đã thành danh , nếu đem vũ nhục chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân quần thể Uwe Boll đánh nhoài xuống, sẽ càng gia nổi danh.

Croft - Rothschild làm bình luận điện ảnh nhân này chức nghiệp, đã có vài năm , lấy bén nhọn phê bình vi chủ yếu phong cách, đáng tiếc theo hệ thống mạng hưng thịnh, bình luận điện ảnh nhân này chức nghiệp tại suy yếu, này vài năm hắn không có hỗn ra bao nhiêu danh khí, một năm có thể lấy đến tiền nhuận bút cũng rất có hạn.

Nguyên bản, hắn đều tưởng qua buông tay, thẳng đến gặp lần này khó được cơ hội.

Croft - Rothschild nghe người ta nói qua, trước mắt bình luận điện ảnh nhân nghề trung, có một vị có thể đứng hàng top 10 đại thần cấp nhân vật, vì giành được danh khí, thậm chí công khai hôn môi qua con lừa mông.

Vị này tuyệt đối là bình luận điện ảnh nhân thành danh kiểu mẫu cùng mẫu mực, chỉ cần đem da mặt ném xuống, bó lớn cơ hội đem đặt ở trước mắt.

Đối với Croft - Rothschild đến nói, đây không phải việc khó, bao gồm hắn ở bên trong rất nhiều bình luận điện ảnh nhân viết bình luận điện ảnh, thậm chí đều không đi xem bình luận điện ảnh, nhận chức truyền thông hoặc là hộ khách cần cái dạng gì bình luận điện ảnh, bọn họ liền viết cái dạng gì bình luận điện ảnh.

Trong đó, không thiếu người may mắn liền xuất đầu .

“Cố gắng, Croft ! đem Uwe Boll tên khốn kiếp này đánh nhoài xuống !”

Liền tại Matthew cùng Leonardo - DiCaprio phía trước một loạt, một hơn ba mươi tuổi nam nhân tại vi mang hộ cụ bình luận điện ảnh nhân cố gắng.

Leonardo - DiCaprio xem náo nhiệt không chê sự đại, lập tức xung cách rất gần quyền đài hô,“Uwe, dùng sức đánh ! đệ nhất hiệp liền đem tên khốn kiếp này KO điệu !”

Sân vận động bên trong nhân rất nhiều, thanh âm ồn ào hỗn loạn, cũng kêu loạn , nhưng Matthew cùng Leonardo - DiCaprio vị trí tại hàng thứ hai, cự ly quyền đài tương đương gần, Uwe Boll tựa hồ nghe đến, về triều bên này nhìn thoáng qua.

Matthew hai tay tụ thành loa, đặt ở trước miệng la lớn,“Uwe Boll, ta xem hảo ngươi !”

Uwe Boll rõ ràng nghe được Matthew cùng Leonardo - DiCaprio thanh âm, còn đối với bên này cười cười.

Này thanh âm có thể truyền đến Uwe Boll lỗ tai bên trong, tiền một loạt nhân tự nhiên cũng có thể nghe được, vài người đều quay đầu nhìn lại đây, bao gồm phía trước kêu cái kia hơn ba mươi tuổi nam nhân.

Elena - Boyar quét những người này liếc nhìn, đến gần Matthew bên tai, thấp giọng nói,“Hẳn là đều là chút bình luận điện ảnh nhân.”

Matthew gật gật đầu,“Ta xem đi ra .”

Có bốn năm người quay đầu qua đến, trong đó còn có nhất trương hắn nhận thức gương mặt, năm đó cùng hắn đánh qua giao tế Rex Reed.

“Matthew - Horner?” Rex Reed lập tức nhận ra Matthew.

“Hải, Rex.” Matthew đối Rex Reed vẫy vẫy tay.

Leonardo - DiCaprio quẳng đến hảo kỳ ánh mắt, Matthew hạ giọng, đơn giản giải thích nói,“Vị này nổi tiếng bình luận điện ảnh nhân, bởi vì ta duyên cớ, hôn môi qua con lừa mông.”

“Úc......” Leonardo - DiCaprio bừng tỉnh đại ngộ,“Ta nghe nói qua việc này.”

Rex Reed nhìn về phía Matthew, hỏi,“Ta không có nghe sai mà nói, ngươi là tại duy trì Uwe Boll ?”

Matthew nói đều hô lên đi, cũng không phủ nhận,“Ta nhận thức Uwe Boll, không biết một vị khác, đương nhiên muốn duy trì nhận thức nhân.”

Cái kia hơn ba mươi tuổi bình luận điện ảnh nhân tức giận bất bình,“Như vậy lạn đạo diễn ngươi đều duy trì?”

Lời này vừa ra khỏi miệng, Leonardo - DiCaprio liền dẫn đầu nói,“Có vấn đề sao?” Hắn trong giọng nói mang theo khinh thường,“Chúng ta đều là giới điện ảnh bên trong nhân, đương nhiên muốn duy trì đồng hành.”

Leonardo - DiCaprio mà nói, khiến vị kia bình luận điện ảnh nhân nhất thời không lời nào để nói.

Bình luận điện ảnh nhân duy trì bình luận điện ảnh nhân, điện ảnh hành nghề giả duy trì điện ảnh hành nghề giả, tựa hồ một điểm vấn đề cũng không có.

Matthew nhìn Rex Reed, hỏi,“Ngươi duy trì ai?”

“Đương nhiên là bình luận điện ảnh nhân !” Rex Reed chỉ chỉ trên đầu mang hộ cụ tên kia tuyển thủ,“Croft - Rothschild khẳng định sẽ thắng lợi !”

“Croft - Rothschild?” Matthew chỉ cảm thấy này dòng họ cuồng huyễn khốc duệ điếu tạc thiên.

Từng, tại hắn xem qua rất nhiều hệ thống mạng đưa đẩy văn chương bên trong, đều đem Rothschild này dòng họ nâng lên trời, nói là Rothschild là khống chế thế giới phía sau màn độc thủ linh tinh Vân Vân.

Vô luận là từng, vẫn là hiện tại, hắn đều tiếp xúc không đến này phương diện, cũng không biết thật giả.

Phỏng chừng này Croft - Rothschild hẳn là cùng cái gọi là Rothschild không có cái gì quan hệ đi, bằng không lấy kia vài văn chương miêu tả, Rothschild gia tộc các hậu đại đều là phi thường ngưu bài ẩn hình phú hào, như thế nào cũng không khả năng lưu lạc đến đương bình luận điện ảnh nhân loại tình trạng này.

Này mấy ý niệm từ Matthew trong đầu chợt lóe mà qua.

Tại hắn đối diện, bao gồm Rex Reed ở bên trong mấy cái bình luận điện ảnh nhân, hơi có chút cùng chung mối thù tư thế, nhìn về phía hắn cùng Leonardo - DiCaprio ánh mắt đều có điểm khí thế bức nhân.

Cái kia hơn ba mươi tuổi bình luận điện ảnh nhân lúc này nói,“Vỗ phim dở, còn không cho phép người khác nói?”

“Đương nhiên có thể nói, điện ảnh nếu đặt ở rạp chiếu phim bên trong công chiếu, sở hữu xem điện ảnh người đều có đánh giá quyền lực.” Matthew rất tự nhiên nói,“Nhưng này không bao gồm chửi rủa cùng nhân thân công kích.”

Rex Reed nói tiếp nói,“Chúng ta bình luận là muốn khiến này nghề càng thêm khỏe mạnh phát triển !”

Như vậy ngữ điệu để người rất không thoải mái, phảng phất bình luận điện ảnh nhân tài là điện ảnh nghề chúa tể, mà diễn viên cùng đạo diễn chỉ là ký sinh tại đây nghề phụ thuộc như vậy.

Leonardo - DiCaprio nhịn không được nói,“Nguyên lai Hollywood điện ảnh có hiện tại cục diện, bình luận điện ảnh nhân tài là mấu chốt.”

Matthew lười ở loại này đề tài thượng biện bạch, bình luận điện ảnh người đều là múa mép khua môi , một đám viết ra bình luận điện ảnh trung, không cần chữ thô tục liền có thể ân cần thăm hỏi đạo diễn cùng diễn viên thân thể cùng thân thuộc.

Uwe Boll xác thật không phải cái gì hảo đạo diễn, đánh ra phim cũng rất nát, nói hắn là từ trước tới nay xấu nhất đạo diễn có điểm khoa trương, bất quá Uwe Boll cũng không oan uổng, có chút bình luận điện ảnh nhân phê bình vẫn là tương đương đúng trọng tâm .

Nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, bởi vì này trường quyền tái quan hệ, Matthew chuyên môn nhìn nhìn Uwe Boll cùng bình luận điện ảnh nhân ở giữa ân oán tình cừu, không khó phát hiện trừ số ít bình luận điện ảnh nhân ngoài, đại bộ phận bình luận điện ảnh nhân bình luận điện ảnh, căn bản không tính là bình luận, hoàn toàn chính là không chứa chữ thô tục mắng chửi người đại toàn.

Loại tình huống này không chỉ có phát sinh tại Uwe Boll trên người, qua lại hắn cũng hưởng thụ qua cùng loại đãi ngộ, chỉ là không giống Uwe Boll như vậy dày đặc mà thôi, thêm hắn cũng lười phản ứng, vẫn đều chưa làm qua bất cứ đáp lại.

Không đáp lại cũng không ý nghĩa hắn không biết, đây cũng là biết rõ Uwe Boll rất nát, lại vẫn nguyện ý vì hắn cố gắng nguyên nhân chủ yếu.

Có thứ gọi là cùng chung mối thù, từ Leonardo - DiCaprio cùng Tom - Cruise phản ứng thượng, cũng có thể nhìn ra được đến.

“Rex.” Matthew nhìn về phía trước tối có độ nổi tiếng bình luận điện ảnh nhân, nói,“Không bằng như vậy, chúng ta lại đánh cược một phen, ta đổ Uwe Boll thắng lợi, ngươi đánh cược cái kia...... Rothschild thắng được, tiền đặt cược cũng rất đơn giản.”

Hắn trực tiếp cười nói,“Thua nhân lại công khai đi thân con lừa mông.”

Phía trước, Helen - Hermann từng có lý giải, Uwe Boll tiến hành qua mười năm không gián đoạn nghiệp dư quyền kích huấn luyện.

Matthew cũng luyện qua quyền kích, biết luyện qua cùng không luyện qua ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn.

Rex Reed ngẩn người, không nghĩ tới Matthew hội chuyện xưa nhắc lại, nhưng hắn không phải vài năm trước Rex Reed , khi đó hắn nhu cầu cấp bách muốn bác nhãn cầu tích cóp danh khí, hiện tại hắn đã là toàn mĩ tối có danh kia phê bình luận điện ảnh nhân trung một thành viên ......

Hơn nữa, cái kia Croft - Rothschild thật có thể đánh qua phiêu phì thể tráng Uwe Boll?

Mắt thấy Rex Reed không có đáp lại, Matthew còn nói thêm,“Ngươi lo lắng Croft - Rothschild sẽ thua? Ta thoái nhượng một bước hảo, Uwe Boll hôm nay muốn liên tục đối chiến bốn vị bình luận điện ảnh nhân tuyển thủ, chỉ cần hắn thua một hồi, liền tính ta thua.”

Hắn mang theo một tia áp bách, hỏi,“Thế nào?”

Rex Reed há miệng thở dốc, lại không có nói ra lời đến.

“Một đánh bốn, chúng ta thắng định !” Cái kia hơn ba mươi tuổi bình luận điện ảnh nhân nói,“Đáp ứng a !”

Rex Reed nhìn hắn một cái, vẫn là không nói gì.

Nhìn thấy Rex Reed nao núng , cái kia hơn ba mươi tuổi bình luận điện ảnh nhân đối Matthew nói,“Ta đánh với ngươi này đánh cược !”

“Ngươi?” Matthew nháy mắt lộ ra Hollywood ngôi sao tuyến đầu nên có đùa giỡn đại bài phong phạm, nhẹ bẫng nói,“Tưởng cùng ta đánh cược, ngươi còn chưa đủ tư cách.”

Lời này nói được theo lý đương nhiên, ngay cả Elena - Boyar cùng Bar - Refaeli đều chưa cảm giác không thành vấn đề, một không biết ở đâu tiểu truyền thông hoặc là trang web pha trộn tiểu bình luận điện ảnh nhân, muốn cùng Hollywood tuyến đầu đương hồng ngôi sao đến trường đánh cuộc, dựa vào cái gì?

Tài phán lúc này tiến vào quyền đài, triệu tập Uwe Boll cùng Croft - Rothschild đi tới giữa sân.

“Không được nện hạ thể !” Tài phán cuối cùng nói quy tắc,“Không được nện cái gáy......”

Uwe Boll đáng khinh trung mang theo dữ tợn trên mặt, đột nhiên chen ra vẻ tươi cười, trận đấu này hắn chờ mong lâu lắm , kia vài bình luận điện ảnh nhân không phải thích mắng hắn sao? Mắng chửi người nơi nào có đánh người thích a?

Quyết chiến hỏa bạo không khí hết sức căng thẳng.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 443: Chỉ Có Vĩnh Viễn Mua Bán

Thi đấu tiếng chuông vừa gõ vang, Croft - Rothschild còn không có tiến vào trạng thái, Uwe Boll liền lấy linh hoạt bộ pháp nhanh chóng gần người, tiền thủ thứ quyền nhanh chóng đánh ra, Croft - Rothschild liên trốn tránh đều đến không chỉ, liền bị một quyền này rắn chắc đánh vào đầu trên hộ cụ mặt.

Hộ cụ dỡ xuống Uwe Boll đại bộ phận lực đạo, liền tính là như vậy, Croft - Rothschild như cũ cảm giác như là bị ô tô đụng như vậy.

“Làm tốt lắm, Uwe Boll !”

Leonardo - DiCaprio lớn tiếng ủng hộ, Matthew cũng không chút nào yếu thế, vung tay hô to,“Uwe Boll, dùng hậu chiêu trọng quyền thu phục cái kia newbie !”

Cùng người khác bất đồng, Matthew luyện tập qua quyền kích, tuy rằng sau này bị tự do vật lộn sở thay thế, nhưng tại nghiệp dư tuyển thủ bên trong nạ bị tương đương tiêu chuẩn, Uwe Boll cùng Croft - Rothschild giao phong thứ nhất hội hợp, hắn liền nhìn đi ra, Croft - Rothschild là rõ đầu rõ đuôi newbie, mà Uwe Boll rõ ràng thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện.

Quả nhiên, ngay sau đó, Uwe Boll quyền đầu, giống như mưa rền gió dữ hướng tới Croft - Rothschild rơi đi.

Thẳng quyền ! tả câu quyền ! hữu câu quyền ! Uwe Boll đại triển thần uy, hắn không cho bình luận điện ảnh nhân bất cứ cơ hội ! làm đạo diễn trong cường hãn nhất tay đấm quyền anh, hắn kế thừa điện ảnh đạo diễn hướng bình luận điện ảnh nhân phản kích quang vinh truyền thống ! Michael Bay, Roland - Emmerich cùng James - Cameron ở một khắc này linh hồn phụ thể !

Rốt cuộc, Uwe Boll không phụ điện ảnh nhân hi vọng, lấy một phát hậu chiêu trọng quyền kích ngã Croft - Rothschild, Croft - Rothschild cứ việc lại đứng lên, tài phán lại ngưng hẳn thi đấu.

Bởi vì bắt đầu thi đấu tới nay mười mấy giây, Croft - Rothschild liền không có phản kích qua, chỉ có thể ôm đầu bị đánh.

“Người thắng là......” Nắm tay bên trên, tài phán giơ lên Uwe Boll tay,“Uwe...... Bauer !”

Matthew cùng Leonardo - DiCaprio tất cả đều tại nhiệt liệt vỗ tay, bọn họ hai bên cạnh Bar - Refaeli cùng Elena - Boyar đám người cũng tại vỗ tay.

Rex Reed nhẫn nại không được, quay đầu nhìn Matthew liếc nhìn, Matthew nhún vai, nói,“Còn có ba người đâu, bây giờ còn không muộn.”

Nghe nói như thế, Rex Reed bay nhanh quay đầu đi, đừng đùa, vừa thi đấu hắn cũng không phải không có nhìn thấy, mặt khác kia ba bình luận điện ảnh nhân cùng tiến lên, cũng không nhất định có thể đánh thắng được Uwe Boll, hắn hiện tại cũng là có đầu có mặt danh nhân, như thế nào có thể đi hôn môi con lừa mông đâu?

Matthew lắc lắc đầu, cũng không lại phản ứng phía trước kia bang bình luận điện ảnh nhân.

Leonardo - DiCaprio lúc này nói,“Uwe Boll xem ra thắng định a.”

“Nếu một phẫn nộ Đức nam nhân muốn thông qua quyền kích tái đến qua chiêu.” Matthew cười nói,“Không thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện nhân, tốt nhất vẫn là trốn xa một chút.”

Trên thực tế, Uwe Boll từng luyện qua 10 năm tả hữu nghiệp dư quyền kích, có thể nói hắn là đạo diễn bên trong tốt nhất tay đấm quyền anh, cũng có thể nói hắn là tay đấm quyền anh trung tốt nhất đạo diễn.

Luận lên múa mép khua môi, mười Uwe Boll cũng không phải một bình luận điện ảnh nhân đối thủ, thế nhưng chơi gần người vật lộn, chức nghiệp bình luận điện ảnh mọi người chỉ có bị đánh phân.

Không có bất cứ ngoài ý muốn, mặt sau ba vị bình luận điện ảnh nhân, rất nhanh liền trở thành Uwe Boll thủ hạ bại tướng, liên quan Croft - Rothschild ở bên trong, không có một có thể ở Uwe Boll trước mặt chống đỡ qua đệ nhất hiệp.

Lấy Matthew cái nhìn, bình luận điện ảnh nhân muốn tìm về bãi, cũng chỉ có thể tiếp tục chanh chua sử dụng văn tự nói móc .

“Đối với bình luận điện ảnh người đến nói, Uwe Boll không thể nghi ngờ là bọn họ triển lãm tài hoa cực tận châm chọc mục tiêu, có đôi khi bọn họ đối với hắn yêu thích thậm chí vượt qua chán ghét.”

Thi đấu toàn bộ kết thúc thời điểm, Elena - Boyar đối Matthew nói,“Mỗi khi Uwe Boll lại ra tân khoảng cách, bình luận điện ảnh mọi người liền có khoe khoang khắc bạc cơ hội .”

Matthew gật gật đầu, nói,“Rất có đạo lý.”

Elena - Boyar nhún vai, còn nói thêm,“Nhưng đối với trò chơi đam mê giả, Uwe Boll dứt khoát là bọn họ ác mộng, là một đem nổi danh trò chơi cải biên thành nhàm chán điện ảnh cũng khiến quảng đại fan game hận thấu xương nhân. Trên thực tế, Uwe Boll còn bị rất nhiều trò chơi người chơi tống trò chơi điện ảnh chung kết giả ngoại hiệu.”

Matthew không khỏi lắc đầu nở nụ cười, trận này trò khôi hài bàn thi đấu dĩ nhiên rơi xuống đại mạc, bị bình luận điện ảnh nhân “Ức hiếp” Đã lâu Uwe Boll rốt cuộc có cơ hội phát tiết lửa giận, vừa phun trong lòng ác khí.

Sự kiện này, tất nhiên tại giới điện ảnh cùng truyền thông bên trên dẫn phát trình độ nhất định ảnh hưởng, không gì hơn cái này xuất khí phương thức e cũng không thích hợp sở hữu điện ảnh các đạo diễn -- chung quy Uwe Boll từng có qua 10 năm nghiệp dư quyền kích kinh nghiệm.

Nếu có nhân hỏi Matthew ý kiến, hắn nhất định sẽ nói: Tưởng quay phim dở còn tưởng học Uwe Boll? Đi trước luyện quyền kích đi !

Đương nhiên, Uwe Boll cũng không phải một danh Hollywood đạo diễn, phương thức này cũng không thích hợp Hollywood điện ảnh các đạo diễn.

Bình luận điện ảnh nhân hòa Hollywood ở giữa cũng không phải chỉ có chiến tranh, giữa hai người tiềm quy tắc đồng dạng là Hollywood trò chơi một bộ phận, chỉ là tương đối với có chút địa khu điện ảnh công ty minh mục trương đảm tìm bình luận điện ảnh nhân đương tay súng, Bắc Mĩ bình luận điện ảnh nhân cùng Hollywood lợi ích trao đổi càng thêm mịt mờ.

Trên thực tế, bình luận điện ảnh nhân sớm cùng Hollywood hình thành nào đó cộng sinh quan hệ, nhất là kia vài nhằm vào Hollywood phim bom tấn ác bình, nhìn qua là châm chọc Hollywood, trên thực tế vô hình trung hoàn thành đối phim tốt nhất tuyên truyền, mà bình luận điện ảnh nhân hòa ở truyền thông cũng chương hiển tồn tại cảm.

Tốt nhất ví dụ chính là Michael Bay.

Mấy năm nay Bắc Mĩ bình luận điện ảnh nhân cười nhạo hắn phim độc miệng đủ để có thể biên Thành Thư xuất bản, loại này bình luận vẫn kéo dài đến hiện tại, nhưng vô luận bình luận điện ảnh nhân như thế nào thổ tào, chế nhạo, công kích, nói móc hắn là bạo tạc bối, cũng vô pháp ngăn cản hắn đạo diễn điện ảnh đại bộ phận tại toàn thế giới nhiệt bán.

Hết thảy có lẽ chính như [ Orlando đội quân tiền tiêu báo ] bình luận [ tận thế ] bình luận theo như lời,“Đây là nay hạ kém cỏi nhất điện ảnh sao? Có khả năng. Mỗi người đều sẽ nhìn sao? Càng khả năng.”

Đối với Bắc Mĩ bình luận điện ảnh người đến nói, đồng dạng cần mượn dùng Hollywood lực lượng kéo dài tự thân lực ảnh hưởng, chỉ là loại này mượn lực không chỉ là trực tiếp lợi ích chuyển vận, còn có càng bí ẩn lực ảnh hưởng.

Tỷ như New York bình luận điện ảnh nhân hiệp hội thưởng vẫn thổi phồng chính mình trao giải đối tượng đối Oscar chỉ hướng tác dụng, như tự này hiệp hội thành lập tới nay, tiếp cận một nửa hiệp hội thưởng tốt nhất điện ảnh tiếp tục thắng được Oscar khẳng định; Nhưng bọn họ lại ý đồ chứng minh chính mình so Oscar càng cao cấp phẩm vị.

Từ trên bản chất đến nói, Hollywood cùng bình luận điện ảnh nhân vĩnh viễn là ngươi trung có ta, trong ta có ngươi cộng sinh quan hệ.

Mất đi bình luận điện ảnh nhân Hollywood, tựa như mất đi phất cờ hò reo đội cổ động viên, mà mất đi Hollywood, bình luận điện ảnh nhân lại nên đi bình luận cái gì đâu? Cho nên vĩnh viễn bảo trì khai hỏa trạng thái, lại vĩnh viễn sẽ không chân chính tiêu diệt đối phương, đây mới là Hollywood cùng bình luận điện ảnh nhân ở giữa lớn nhất tiềm quy tắc.

Có lẽ dùng một câu đến hình dung bình luận điện ảnh nhân cùng Hollywood ở giữa quan hệ càng thêm thỏa đáng, không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn mua ****** tái lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ kết thúc, mua phiếu vào sân người xem tương đương bất mãn, thêm không ít người muốn xem Uwe Boll bị đánh, sân vận động nội vang lên một mảnh hư thanh.

Matthew cùng Leonardo - DiCaprio đều chuẩn bị đi ra, trước khi đi, Matthew bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, hỏi,“Leo, tháng này hai mươi lăm hào có thời gian sao?”

Đừng nhìn vừa hai người hữu thuyết hữu tiếu, còn hoàn toàn đứng ở cùng trận tuyến mặt trên, Leonardo - DiCaprio ý thức được Matthew hỏi khả năng là trên công tác sự tình, lại chỉ là nhìn hắn, không có mở miệng ý tứ.

Matthew đành phải nói,“Tháng này hai mươi lăm hào, của ta hai từ thiện ngân sách hội chính thức thành lập, ta tính toán tổ chức một từ thiện tiệc tối, muốn mời ngươi tham gia.”

Leonardo - DiCaprio nghĩ nghĩ nói,“Ta hẳn là có thời gian, nhớ rõ cho ta phát phân chính thức mời, không có ngoài ý muốn mà nói, ta sẽ đúng giờ trình diện.”

“Không thành vấn đề.” Có thể mời đến Leonardo - DiCaprio, Matthew tâm tình đại hảo, nói,“Ta ngày mai khiến cho nhân cho ngươi phát mời.”

Leonardo - DiCaprio lại theo sát nói,“Ta tháng sau tính toán triệu tập một hồi bảo vệ môi trường từ thiện hội.”

Matthew trong lòng thở dài, ngoài miệng lập tức nói,“Bảo vệ môi trường từ thiện hội? Ta đối với này phương diện cũng rất cảm thấy hứng thú ! Leo, ta nhất định phải tham gia.”

Nhìn thấy Matthew như vậy thượng đạo, Leonardo - DiCaprio không khỏi vươn ra tay phải, nói,“Chúng ta đây liền nói định !”

“Một lời đã định !” Matthew tại hắn trên tay phải dùng lực nắm một chút.

Tuy rằng Leonardo - DiCaprio trở thành giao dịch, nhưng hắn không có ý kiến, loại sự tình này các ngôi sao cũng cần cho nhau cổ động.

Như là Leonardo - DiCaprio tham gia hắn từ thiện tiệc tối, khẳng định sẽ quyên ra một bút xa xỉ lạc quyên, này bút lạc quyên không có khả năng bạch bạch cho hắn, Matthew sau khẳng định muốn hoàn trở về.

Từ thiện nha, lừa dối cũng không phải giống Leonardo - DiCaprio loại này đồng dạng đang làm từ thiện cự tinh tiền.

Đi ra sân thể dục người xem khu, Leonardo - DiCaprio dẫn đầu ly khai, Matthew cùng Elena - Boyar đứng ở bên chủ sự chuyên môn chảy ra khách quý trước thông đạo, chờ đi buồng vệ sinh James - McAvoy cùng Michael - Fassbender.

“Này Leonardo - DiCaprio......” Elena - Boyar có chút cảm khái nói,“Quả nhiên là nhân tinh.”

Matthew ngược lại là tuyệt không ngoài ý muốn, nói,“Có thể trở thành nhất tuyến đại minh tinh , ai sẽ là ngu ngốc?”

Elena - Boyar khinh thường nhìn Matthew liếc nhìn, nói,“Ta có phải hay không có thể lý giải vì ngươi đang biến tướng khích lệ chính ngươi?”

Matthew nhún vai,“Ngươi tùy tiện.”

Đúng lúc này, Tom - Cruise cùng hắn vị hôn thê Katie - Holmes đi tới, Matthew nhìn thấy Tom - Cruise đồng thời, Tom - Cruise cũng thấy được hắn.

Ra ngoài Matthew dự kiến là, Tom - Cruise trực tiếp đi tới, mục tiêu tựa hồ chính là hắn.

Matthew nhớ rất rõ ràng, hắn chưa từng có cùng Tom - Cruise đánh qua giao tế.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 444: Hollywood Danh Nhân Trung Tâm

“Chúng ta có thể tìm một chỗ trò chuyện một hồi sao, Matthew?”

Ngắn gọn hàn huyên qua đi, Tom - Cruise chủ động đưa ra một đề nghị, hắn chỉ chỉ bốn phía, nói,“Nơi này rất ồn .”

Vị này siêu cấp cự tinh có phi phàm cá nhân mị lực cùng thân hòa lực, chân thành thái độ cùng nhiệt tình mời, rất khó để người cự tuyệt, tuy rằng không biết Tom - Cruise vì sao phát ra mời, nhưng Matthew đích xác không tưởng cự tuyệt, chung quy có thể tiếp xúc gần gũi Tom - Cruise cơ hội cũng không nhiều.

Không phải hắn truy tinh hoặc là Tom - Cruise fan cuồng, từ cướp đi Nicolas Cage nhân vật kia một khắc khởi, hắn sớm liền buông xuống từng làm thuần túy điện ảnh người xem tâm tính, thâm thâm minh bạch chính mình đã là trận này danh lợi trò chơi người chơi chi nhất .

Thật muốn nói yêu thích, hắn thích Nicolas Cage hơn xa Tom - Cruise, dù cho người trước tại Hollywood danh khí cùng địa vị, xa xa so ra kém người sau.

Tom - Cruise lại đây tìm hắn, rõ ràng là có sự, bằng không vị này siêu cấp cự tinh cũng sẽ không chủ động lại đây cùng hắn chào hỏi, vừa lúc hắn cũng có sự tìm Tom - Cruise, nếu hai mươi lăm hào từ thiện tiệc tối có thể lại gia tăng một Tom - Cruise, nói vậy sẽ càng gia hấp dẫn nhân quan chú.

Cho nên, Matthew không chút do dự ứng xuống dưới, khiến Elena - Boyar cùng James - McAvoy cùng Michael - Fassbender đi trước, hắn cùng Tom - Cruise cùng Katie - Holmes đi tới sân vận động phụ cận quán cà phê.

“Mời ngồi, Matthew.”

Tom - Cruise không có siêu cấp cự tinh trong lời đồn ngang ngược, ngược lại có vẻ lực tương tác mười phần, đẳng Matthew ngồi ở hắn cùng Katie - Holmes đối diện, còn nói thêm,“Sớm liền tưởng nhận thức ngươi , vẫn không có cơ hội, không nghĩ tới hôm nay gặp gỡ .”

Matthew nghe hắn nói khách khí, cười đáp lại nói,“Tom, ta không đến mười tuổi thời điểm, chính là của ngươi fan điện ảnh .” Hắn cười đến rất vui vẻ,“Ta đến hiện tại cũng không dám tin tưởng có thể với ngươi mặt đối mặt nói chuyện.”

Không đợi Tom - Cruise mở miệng, hắn còn nói thêm,“Ta lần đầu tiên nhìn thấy Top Gun, liền quyết định muốn một đời đều là của ngươi fan điện ảnh.”

Nếu là phổ thông fan điện ảnh nói như vậy, Tom - Cruise căn bản sẽ không để ở trong lòng, nhưng Matthew đã là Hollywood nhất tuyến đại minh tinh , nói ra như thế sùng bái mà nói, chẳng sợ hắn biết trong đó đại bộ phận đều là lấy lòng, lại vẫn phi thường hưởng thụ.

Lấy lòng mà nói, từ người bình thường cùng đại minh tinh trong miệng nói ra, cảm giác hoàn toàn bất đồng.

Tom - Cruise cũng đối Matthew có vài cái hảo cảm, hắn phía trước không có cùng Matthew tiếp xúc qua, căn bản không biết đây là một gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ gia hỏa.

Matthew trước nhìn nhìn Tom - Cruise, lại nhìn nhìn hắn bên cạnh giống như phụ thuộc Katie - Holmes, hỏi,

“Tom, nghe nói ngươi cùng Katie năm nay liền muốn kết hôn , đang tại trù bị hôn lễ?”

Tom - Cruise gật gật đầu, tin tức này sớm liền thả ra đi, dứt khoát nói,“Hôn lễ tại tháng mười một.” Hắn nhớ tới cái gì, lập tức mời nói,“Matthew, không biết ngươi đến lúc đó có hay không thời gian, ta rất hi vọng ngươi có thể tới tham gia ta cùng Katie hôn lễ.”

Matthew nở nụ cười,“Vinh hạnh chi chí !”

Bất quá, hắn biết rõ, Tom - Cruise lại đây tìm hắn, hẳn là không phải vì mời hắn tham gia hôn lễ.

“Thực ra, ta cùng Katie cũng tưởng mượn cơ hội này nhiều cùng trong giới bằng hữu trao đổi một chút.” Tom = Cruise cùng trong lời đồn kiệt ngạo cùng vụng về không có bất cứ quan hệ,“Chúng ta hai đều rất hiếu khách.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, nghe được ra Tom - Cruise lời còn chưa dứt, không có nói tiếp.

Tom - Cruise tiếp tục nói,“Tháng bảy cuối tháng, ta cùng Katie tại khoa học giáo Hollywood danh nhân trung tâm sẽ tổ chức một hoạt động, ngươi có thể tới tham gia sao?”

Khoa học giáo Hollywood danh nhân trung tâm? Matthew lập tức bắt giữ đến Tom - Cruise trong lời nói câu này trọng điểm.

Cái gọi là khoa học giáo Hollywood danh nhân trung tâm là địa phương nào, hắn đương nhiên rất rõ ràng, Scientology giáo tại Hollywood có số lượng phần đông tín đồ, làm việc hướng đến đều công khai Trương Dương, tưởng không biết cũng khó.

Đối diện Tom - Cruise, nhưng là Scientology giáo tại Hollywood hai đại bảng hiệu chi nhất.

Tom - Cruise cùng Scientology giáo quan hệ, từng Matthew vẫn là Thái Bình Dương bờ bên kia người làm công thời điểm, liền tại trên hệ thống mạng xem qua khá nhiều đường viền hoa đưa tin, lúc ấy rất nhiều người đều kỳ quái, giống Tom - Cruise loại này muốn danh khí có danh tiếng, muốn tiền tài có tiền tài, yếu địa vị có địa vị cự tinh, làm gì muốn vi Scientology giáo chạy chân kéo người, thậm chí đi Anh quốc thủ tướng trước mặt du thuyết Scientology giáo tại Great Britain vương quốc miễn thuế công việc, vì thế không tiếc khiến danh dự bị hao tổn.

Mạng internet còn có rất nhiều người khó hiểu, vì sao Tom - Cruise không lùi khỏi Scientology giáo.

Khi đó Matthew cũng chính là xem xem bát quái xem như tiêu khiển, nhưng đến bên này sau, tại Hollywood lăn lộn này vài năm, lại thêm còn có Elena - Boyar như vậy một bằng hữu, bao nhiêu đối với loại này sự có chút lý giải.

Tom - Cruise luôn luôn đều không là Scientology giáo tiểu lâu la, lại càng không là chỉ treo tại bên ngoài bảng hiệu, hôm nay đã là Scientology giáo cao tầng chi nhất , dựa theo Elena - Boyar thuyết pháp, Tom - Cruise trước mắt tại Scientology giáo vị trí, tuyệt đối xếp hạng tại tiền hai mươi hàng ngũ trong, lại qua vài năm, trở thành Scientology giáo tiền ngũ bả thủ đều có khả năng.

Tuy rằng bao gồm hôn nhân ở bên trong đẳng rất nhiều hành vi, đều phải nhận đến Scientology giáo chế ước, nhưng Tom - Cruise đối với Scientology giáo nhiệt tình cùng tính tích cực, xa không giống ngoại giới tuyên dương chỉ là bởi vì Scientology giáo làm hảo hắn đọc chướng ngại chứng đơn giản như vậy.

Matthew đối với này một điểm đều không sửng sốt, giống Tom - Cruise như vậy siêu cấp cự tinh, liền tính bắt đầu thời điểm là ngu ngốc, một đường từ tiểu diễn viên bò đến siêu cấp cự tinh vị trí, hao phí hơn mười năm thời gian, tại Hollywood như vậy cạnh tranh kịch liệt hoàn cảnh bên trong, thời gian dài như thế, cũng sớm bị rèn luyện thành nhân tinh.

Kia vài biến không thành người tinh , cơ bản đều ngã xuống ở trên nửa đường.

Nhìn thấy Matthew không nói gì, Tom - Cruise lộ ra mê người tươi cười, nói,“Chỉ là một rất đơn giản mang điểm tôn giáo nghi thức party mà thôi.”

“Như vậy a......” Matthew không có lập tức ứng đến.

Tom - Cruise còn nói thêm,“Mặc kệ thế nào, tôn giáo đều có thể cho chúng ta giúp, khoa học giáo sẽ không ngăn cản có mặt khác tín ngưỡng nhân đi vào Hollywood danh nhân trung tâm.”

Matthew nghĩ đến chính mình mục đích , nói,“Tom, tháng bảy [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] muốn công chiếu, cuối tháng bảy còn tại tuyên truyền kỳ, ta hiện tại cũng vô pháp xác định hành trình.”

“Ân......” Hắn nghĩ nghĩ, nói,“Như vậy đi, chỉ cần hành trình cho phép, ta nhất định sẽ tham gia.”

Tom - Cruise cũng là ngôi sao, còn nói thêm,“Ta cùng Katie rất hi vọng ngươi có thể tới tham gia.”

Nghe nói như thế, Matthew không có để ý, ngược lại nói,“Tom, ta tại tháng sáu hai mươi lăm hào muốn tổ chức một hồi từ thiện tiệc tối, của ta trù tính công ty cho ngươi phát qua thư mời, không biết ngươi thu đến không có?”

Thư mời? Tom - Cruise căn bản là không có nhìn thấy, nghĩ đến cũng là trù tính công ty trực tiếp từ chối .

Hắn ngẩng đầu nhìn Matthew - Horner liếc nhìn, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại biết cái gì fan điện ảnh linh tinh , căn bản đều là nói bậy.

Xuất phát từ một ít vĩnh viễn đều sẽ không nói ra khỏi miệng nguyên nhân, Tom - Cruise “Tin tưởng vững chắc” Chính mình nhân sinh cuối cùng mục tiêu chính là khiến kia vài không tin giáo nhân toàn bộ quy y Scientology giáo.

Đương nhiên, quỷ nghèo liền tính , hắn muốn là giống Matthew - Horner loại này có danh có tiền nhân.

Có danh, có thể vi Scientology giáo hấp dẫn càng nhiều tín đồ; Có tiền, có thể đem tuyệt bút tài phú cống hiến đi ra.

Đặc biệt là sau một điều, cũng là hắn cùng Nicole Kidman ly hôn sau, mới dần dần lĩnh ngộ đi ra chân lý, Scientology giáo có vài chục ức dollar tài phú a !

Tom - Cruise trên mặt lại xuất hiện mê người tươi cười, nói,“Ta thu đến , bất quá còn cần xác nhận một chút hành trình, chỉ cần ngày đó không có trọng yếu công tác, ta nhất định sẽ tham dự.”

Hắn đồng dạng không có đem lời nói chết.

Matthew khẽ gật đầu, nói,“Chúng ta ngày mai lại liên hệ?”

“Hảo.” Tom - Cruise đứng lên, chuẩn bị cáo từ rời đi, nói,“Chúng ta đây liền ngày mai lại liên hệ.”

Matthew cùng Tom - Cruise cùng Katie - Holmes trước sau bắt tay, này đối vị hôn phu phụ rất nhanh ly khai quán cà phê.

Quay đầu nhìn thoáng qua bọn họ rời đi thân ảnh, Matthew cẩn thận suy xét một phen, làm trưởng tại hồng kỳ hạ một đời, hắn không phải cái loại này dễ dàng liền bị tôn giáo tẩy não nhân, đi khoa học giáo Hollywood danh nhân trung tâm xem xem, cũng không có cái gì cùng lắm thì .

Tom - Cruise cùng Katie - Holmes hôn lễ, hẳn là không có vấn đề gì, khoa học giáo muốn mượn sức người khác, sẽ không tha ở loại này trường hợp.

Matthew không khỏi nhớ tới trong giới lời đồn đãi, nghe nói Tom - Cruise cùng Katie - Holmes tại khoa học giáo can thiệp dưới, ký tên một phần rất đặc biệt hôn tiền hiệp nghị.

Tỷ như Katie - Holmes hôn sau đem mỗi năm đạt được 300 vạn dollar, năm thứ năm cuối năm đem đạt được 2000 vạn dollar phần thưởng. Nếu Katie - Holmes trong vòng năm năm bỏ dở hôn nhân, cần hướng Tom - Cruise thanh toán 1000 vạn dollar. Hơn nữa Katie - Holmes mỗi sinh hạ một hài tử đem đạt được 1000 vạn dollar làm phần thưởng. Hai người còn muốn tham gia khoa học giáo chương trình học cùng sự kiện trọng đại. Katie - Holmes cần thời khắc triển lãm chính mình hạnh phúc cảm. Đương khoa học giáo thần rời đi địa cầu, trở về Tinh Hà liên bang, Katie - Holmes tất yếu cùng đi Tom - Cruise ngồi trên trượng phu lựa chọn tàu sân bay hoặc là thuyền hạm, bằng không đem bị thu sở hữu tài sản......

Này mấy đồn đãi về tài sản bộ phận, Matthew cảm giác rất có khả năng là thật , này tại Hollywood đại minh tinh hôn nhân trung phi thường thường gặp, mặt sau về Scientology giáo bộ phận, hắn liền không là rất lý giải .

Chung quy hắn chưa từng có qua tôn giáo tín ngưỡng.

Matthew theo sau rời đi quán cà phê, hội hợp chờ ở sân vận động cửa Elena - Boyar, cùng nhau quay trở về Beverly Hills.

Trở về sau, Helen - Hermann chuyên môn tới gặp hắn một mặt, Matthew gọi điện thoại từ chối James - McAvoy cùng Michael - Fassbender kế hoạch Hawaii chi lữ, từ tháng sáu bắt đầu, hắn muốn tham dự Disney ảnh nghiệp vi [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] kế hoạch một loạt tuyên truyền mở rộng hoạt động.

Đầu tiên, chính là tháng sáu sơ Nick quốc tế nhi đồng kênh phỏng vấn hội, đối với hắn tiến hành phỏng vấn người là Lily - Collins.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 445: Chung Cực Truy Cầu

Ở Burbank Nickelodeon kênh, là toàn mĩ chưa thành nhân trung ratings tối cao có tuyến nhi đồng đài truyền hình, trong đó rất nhiều tiết mục, tại thanh thiếu niên cùng nhi đồng người xem quần thể bên trong, có hết sức quan trọng lực ảnh hưởng.

Đài truyền hình một gian ghi hình bằng sau công tác khu trung, hóa trang xong Lily - Collins mại vui thích bộ pháp, đẩy cửa ra hoá trang gian, hướng tới tới gần nam sĩ hoá trang gian đi.

Tuy rằng năm trước mới từ Harvard Westlake trung học tốt nghiệp, tiến vào South California đại học học tập tin tức radio chuyên nghiệp, nhưng bởi vì mẫu thân quan hệ, thêm trung học trong lúc vẫn đang vì truyền thông tạp chí viết chuyên mục, Lily - Collins tương đối thoải mái tiến vào Nickelodeon kênh, trở thành một kỳ đứng đầu tiết mục bị tuyển người chủ trì.

Sau đó, trải qua nửa năm cố gắng, nàng tại mẫu thân dưới sự trợ giúp, thành công xử lý nguyên lai người chủ trì, từ bị tuyển biến thành chính tuyển.

Hôm nay phỏng vấn hội, nàng chờ mong rất lâu .

Đi đến nam sĩ trước gian hoá trang, Lily - Collins thấy được đứng ở hoá trang gian ngoài cửa một tầm hai mươi tuổi trẻ tuổi nữ nhân, đối phương gương mặt tương đương xa lạ, qua lại nàng tại Matthew bên cạnh không có gặp qua.

“Matthew chuẩn bị tốt sao?” Lily - Collins trực tiếp hỏi.

Bella - Anderson nhìn nàng một cái, nói,“Chuẩn bị tốt .”

Lily - Collins cũng không thèm nhìn tới Bella - Anderson, liền chuẩn bị đi qua gõ cửa, lại bị Bella - Anderson thò tay chặn.

“Ngươi làm gì?” Lily - Collins ngữ khí không tốt hỏi.

Bella - Anderson nhắc nhở nói,“Matthew - Horner tiên sinh không thích bị người xa lạ quấy rầy.”

Lily - Collins lúc này mới nhìn về phía Bella - Anderson, chất vấn nói,“Ngươi là người nào? Có biết hay không ta cùng Matthew là bằng hữu?”

Bella - Anderson đi đến Matthew bên cạnh thời gian rất lâu , luôn luôn liền không nhớ rõ Matthew có như vậy một bằng hữu.

Nàng vừa mới chuẩn bị lại mở miệng, trong phòng truyền đến Matthew thanh âm,“Là ai, Bella?”

Không đợi Bella - Anderson mở miệng, Lily - Collins liền giành trước nói,“Matthew, là ta, Lily !”

“Mời vào, Lily.”

Nghe được này thanh âm, Bella - Anderson không tái ngăn trở, Lily - Collins tà nàng liếc nhìn, kéo ra hoá trang gian môn đi vào, nhìn thấy Matthew nháy mắt, trên mặt lập tức chất đầy ngọt ngào tươi cười.

“Hải, Matthew.”

Matthew cười nghênh qua,“Hải, Lily.” Hắn đứng ở Lily một mét bên ngoài địa phương, hơi làm đánh giá, nói,“Lily, ngươi trưởng thành, cũng đẹp.”

Lily - Collins cười càng ngọt ,“Thật sao?”

“Đương nhiên a.” Matthew phi thường nghiêm túc nói,“Ta nhận thức sở hữu thiếu nữ trong, ngươi là xinh đẹp nhất .”

Lily - Collins tin tưởng nháy mắt bạo bằng,“Ta cảm giác cũng là.” Nàng ngẩng đầu, ngẩng đầu nhìn Matthew, nói,“Ngươi già đi, ngươi xem lên rất tiếp cận một trung niên đại thúc .”

Matthew sờ sờ mặt, bản thân cảm giác bảo dưỡng thực hảo,“Có khoa trương như vậy?”

“Đương nhiên...... Không có !” Lily - Collins đi về phía trước một bước, cười tủm tỉm nói,“Ngươi vẫn là như vậy soái, như vậy mê người.”

Nàng chắp tay sau lưng, hỏi,“Ngươi không nghĩ tới đi, ta sẽ ở trên TV phỏng vấn ngươi.”

“Xác thật.” Matthew gật gật đầu,“Chúng ta mới bao lâu không gặp, ngươi đã lên làm người chủ trì.”

Nghe nói như thế, Lily - Collins trên mặt tươi cười biến thành tức giận bất bình,“Ta rõ ràng có ghi bưu kiện thông tri ngươi ! là ngươi không đi xem ta viết bưu kiện !” Nàng tựa hồ có điểm ủy khuất,“Matthew, ngươi không thủ tín dụng !”

Matthew mở ra hai tay, nói,“Ta mấy tháng trước không phải bề bộn nhiều việc sao? Chụp hoàn hai bộ [ Cướp biển vùng Caribbean ], tiếp lại chụp [ Sparta ba trăm dũng sĩ ], hòm thư vẫn đều là trù tính công ty tại xử lý.”

Nên khiến Helen - Hermann bị hắc oa thời điểm, hắn một điểm đều sẽ không do dự,“Này không [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] vừa chụp xong, ta liền về của ngươi bưu kiện, nếu không phải ta hồi phục của ngươi bưu kiện, có thể có hôm nay thăm hỏi sao?”

Lily - Collins rất chăm chú tự hỏi một hồi, sau đó gật đầu nói,“Giống như cũng là như vậy a.”

“Đúng.” Matthew thuận miệng liền chuyển đề tài,“Lily, ngươi không chuẩn bị rất khó vấn đề đi? Chuẩn bị mà nói, hiện tại liền nói cho ta biết, ngươi không thể khiến ta xấu mặt.”

“Hai ta ai với ai a.” Lily - Collins lại ghé sát vào một ít, nói,“Đều là chút rất đơn giản vấn đề, ngươi yên tâm hảo.”

Có Lily - Collins này nội gian tại, Matthew cũng không lo lắng tiết mục tổ ra nan đề, hơn nữa này tiết mục nhằm vào chính là thanh thiếu niên quần thể, cũng sẽ không làm ra mạc danh kỳ diệu gì đó đến.

Lily - Collins ngẩng đầu nhìn mắt trên tường đồng hồ thạch anh, nói,“Ta nên đi trước đài , một hồi tiết mục trung gặp.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Một hồi gặp, Lily.”

Lily - Collins đi sau không lâu, có đài truyền hình phó đạo diễn lại đây thông tri Matthew, khiến hắn làm tốt xuất trướng chuẩn bị, Matthew cùng phó đạo diễn đi đến phòng thu chỗ cửa ra, chờ đợi lên sân.

Trên vũ đài, Lily - Collins mắt ngọc mày ngài, ngồi ở máy quay phim phía trước màn ảnh, thoải mái tự nhiên giới thiệu hắn này sắp lên sân khách quý.

Matthew thượng qua rất nhiều tiết mục, cũng nhận qua rất nhiều người phỏng vấn, nhưng một không đến mười tám tuổi thiếu nữ TV phỏng vấn, vẫn là lần đầu tiên.

Có lẽ rất nhiều người hội kỳ quái, vì sao không phải người trưởng thành tiết mục? Bởi vì này chính là địch bảo bảo phong cách,[ Cướp biển vùng Caribbean ] hệ liệt chủ yếu mục tiêu người xem quần thể, chính là thanh thiếu niên người xem.

Địch bảo bảo từ đầu tới đuôi tự mình quay chụp chế tác phát hành điện ảnh, làm sao có khả năng là [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] cái loại này chỉ chụp cấp người trưởng thành tác phẩm?

Trên thực tế, Matthew từ Helen - Hermann bên kia biết được, Disney ảnh nghiệp tại [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] phát hành sau, chuẩn bị nhằm vào Bắc Mĩ các gia trưởng làm một phần điều tra, điều tra chủ yếu nội dung chính là cùng loại “Này hệ liệt đối chưa thành nhân đến nói có phải hay không quá mức bạo lực” Cùng “Hài tử của ngươi thích hợp xem điện ảnh trung nào nội dung” Linh tinh vấn đề.

Matthew không chút nghi ngờ, này hệ liệt mặt sau chừng mực sẽ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến thành cùng loại từng Marvel điện ảnh như vậy phim thiếu nhi.

Có lẽ [ Cướp biển vùng Caribbean ] chụp đến mặt sau, Jack - Sparrow thuyền trưởng đều không cần dựa vào cơ trí giảo hoạt chiến thắng đối thủ , đợi đến nhân vật phản diện đại BOSS đi ra, Johnny - Depp trực tiếp tại BOSS trước mặt giới vũ một đoạn, đại BOSS liền não tàn kiêm xấu hổ cúp.

Lấy địch bảo bảo phong cách, hoàn toàn làm được đi ra.

Helen - Hermann được đến như vậy tin tức sau, đã bắt đầu thận trọng suy xét, nếu Disney ảnh nghiệp mặt sau tiếp tục chế tác này hệ liệt, có phải hay không còn phù hợp hắn định vị.

Nghe nói Disney ảnh nghiệp cũng có đem này hệ liệt tiếp tục làm xuống đi tính toán, trước mắt còn tại đẳng [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] cụ thể box office biểu hiện, này bộ tục tập một khi box office bùng nổ, đệ tam bộ tuyệt đối không có khả năng là chung chương.

Cho dù là có tục tập, Matthew cũng không cho rằng Disney ảnh nghiệp sẽ một lần nữa triệu tập Jack - Sparrow, Will - Turner cùng Elizabeth - Swan thiết tam giác, chỉ riêng là hắn, Depp cùng Keira - Knightley ba người thù lao, liền có thể khiến Disney ảnh nghiệp điên mất.

Bất cứ một bộ phim, cho dù là đại bán điện ảnh tục tập, cũng có tương đương phiêu lưu, phiêu lưu khống chế là tất nhiên , quá cao đầu tư tất nhiên sẽ khiến phiêu lưu gia tăng gấp bội.

Nếu Disney ảnh nghiệp không thể khai ra tương ứng thù lao, hắn đương nhiên không có khả năng gật đầu đáp ứng.

Liền tại Matthew miên man suy nghĩ thời điểm, trên vũ đài Lily - Collins đã nói xong xuyến từ, tại nàng lớn tiếng giới thiệu dưới, trên trăm vị thanh thiếu niên người xem tiếng vỗ tay vang lên, Matthew tại phó đạo diễn nhắc nhở dưới, đạp âm nhạc cùng tiếng vỗ tay tiếp chụp, bước đi lên vũ đài.

“Lại cho mọi người giới thiệu một chút.” Lily - Collins đối mặt Matthew, cười nói,“Đây là của ta hảo bằng hữu, Matthew - Horner !”

Nói, nàng mở ra hai tay, Matthew đi qua, cùng Lily - Collins ôm một chút, tách ra sau lại đối thính phòng bên kia vẫy vẫy tay, trên ghế khán giả lại vang lên một mảnh nhiệt liệt tiếng vỗ tay.

Sau đó, Matthew cùng Lily - Collins đối mặt người xem, ngồi ở hai trương đan nhân trên sô pha.

“Matthew, ngươi còn nhớ rõ chúng ta hai nhận thức có vài năm ?” Lily - Collins hoàn toàn là hảo bằng hữu nói chuyện phiếm ngữ khí.

“Ân......” Matthew nghĩ nghĩ, nói,“2003 năm [ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] phát hành về sau, ta thu đến của ngươi gởi thư, theo sau đi Harvard-Westlake trường học, giúp ngươi đánh bại ức hiếp học sinh hiệu trưởng.”

Lily - Collins cười ánh mắt đều cong lên,“Khi đó ta phi thường sùng bái ngươi, chờ mong giống ngươi như vậy anh hùng có thể từ trên trời giáng xuống, phủ định hiệu trưởng tại trường học thống trị.”

Thính phòng bên kia vang lên một mảnh sợ hãi than thanh âm, Lily - Collins xòe tay, nói,“Các ngươi đoán không sai, năm đó cái kia hướng Will - Turner cầu cứu thiếu nữ chính là ta.”

Nàng lại ngược lại nhìn về phía Matthew,“Chúng ta liền từ lúc ấy trở thành hảo bằng hữu.”

Matthew gật gật đầu,“Đúng vậy, ngươi mỗi tuần đều cho ta phát bưu kiện, đáng tiếc ta cuối cùng là công tác bận rộn, có đôi khi quên cho ngươi hồi, nghĩ đến còn muốn đối với ngươi nói tiếng xin lỗi.”

Lily - Collins theo Matthew mà nói, chuyển vào chính đề, hỏi,“Có phải hay không diễn viên đều giống ngươi như vậy bận rộn?”

“Này không nhất định.” Matthew cũng không che giấu, nói thẳng,“Ta ban sơ tiến vào Hollywood kia vài năm, thường xuyên rất lâu đều tiếp không đến một công tác, khó khăn nhất thời điểm, ngay cả ăn cơm đều thành vấn đề.”

“Nhưng ngươi thành công .” Lily - Collins nghiêng đầu nhìn nhìn Matthew, đột nhiên hỏi,“Có thể hỏi ngươi một chút sao? Matthew, ngươi làm diễn viên chung cực theo đuổi là cái gì?”

Matthew trầm mặc có vài giây, loại này vấn đề nhìn như đơn giản, kỳ thật cũng không tốt trả lời, như là phao càng nhiều nữ nhân cùng kiếm càng nhiều tiền loại này đáp án, đặt ở trường hợp này nói ra, dứt khoát nhược bạo .

“Ta chờ mong có một ngày có thể đánh ra một bộ trên đời khiếp sợ điện ảnh, không vì cái gì khác nhân, chỉ vì ta chính mình.” Matthew quyết định nói một cao bức cách đáp án,“Đến ta già đến mức miệng đầy răng hàm toàn bộ bong ra, mắt túi cùng lão nhân Bambi ánh mắt còn đại ngày đó, ta có thể làm tại trên ghế mây đối đám tôn tử lớn tiếng ồn ào: Mau nhìn mau nhìn, cái kia khốc tễ soái ca chính là các ngươi gia gia, hắn ở trên TV nhiều ngưu ! cho dù bọn hắn liên hợp đến khinh bỉ ta, ta cũng chiếu vui vẻ không lầm, bởi vì ta tin tưởng vững chắc, cái loại cảm giác này tuyệt đối so với paparazzi cả ngày đi theo ta mặt sau vỗ mông, buộc ngươi giả bộ một bộ hòa ái dễ gần Thiên Sứ bộ dáng tốt hơn vài lần !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 446: Nhân Vật Buê Đuê Menly Nhất

Los Angeles Santa Monica sơn cốc, một đống phổ thông độc lập nơi ở trong phòng ăn, một nhà ba người ngồi ở trong phòng ăn, đang tại hưởng dụng bữa tối.

Bởi vì nam chủ nhân tan tầm tương đối muộn, cơm tối bắt đầu thời điểm, đã vượt qua buổi tối tám giờ rưỡi .

Đây là một điển hình nhà ba người, một đôi trung niên vợ chồng đại khái bốn mươi tuổi xuất đầu, mười bốn tuổi nữ nhi có người Mĩ cực kỳ thường gặp màu nâu tóc, trên mặt thưa thớt phân bố mấy khỏa tàn nhang, thoạt nhìn tương đương thông minh.

“Ba ba, ta đêm nay có thể nhiều xem một hồi TV sao?” Nữ nhi buông xuống dao nĩa, chờ đợi nhìn về phía phụ thân,“Đêm nay Nickelodeon kênh có ta thích nhất một tiết mục.”

Trung niên nam nhân ngẩng đầu lên, nói,“Có thể.” Không đợi nữ nhi cao hứng, hắn còn nói thêm,“Thế nhưng Suri, không thể quá muộn.”

Nói là nói như vậy, bất quá hắn nhìn về phía nữ nhi ánh mắt trong, tất cả đều là sủng ái.

“Ân !” Gọi là Suri nữ hài vội vội vàng vàng gật đầu,“Ta mười giờ phía trước nhất định trở về phòng ngủ.”

Trung niên nữ nhân càng thêm lý giải nữ nhi, lúc này mở miệng hỏi,“Là cái kia gọi Lily chủ trì tiết mục sao?”

“Lily - Collins !” Suri nhắc nhở một câu, sau đó nói,“Ta thích nhất Lily , tuy rằng ta tiến Harvard Westlake trường học thời điểm nàng liền tốt nghiệp ly khai, nhưng tất cả mọi người biết, nàng là Harvard-Westlake trường học từ trước tới nay xuất sắc nhất nữ đồng học chi nhất.”

“Có khoa trương như vậy?” Trung niên nam nhân hỏi.

Suri dùng lực gật đầu,“Nàng là Harvard Westlake trường học quá khứ ba năm tới nay đệ nhất nhân vật phong vân, học kỳ trước gian liền tại nhiều gia báo chí tạp chí bên trên có chuyên mục, từ mặc quần áo trang điểm đến ngôn hành cử chỉ, đều ảnh hưởng sở hữu đồng học, hơn nữa vừa thi vào South California đại học tin tức chuyên nghiệp, liền bị Nickelodeon kênh cam kết vì người chủ trì.”

Trung niên nam nhân trầm ngâm một hồi, nói,“Này nữ hài nghe vào tai không sai.”

Suri còn nói thêm,“Lily tại Harvard-Westlake trường học trong lúc làm qua phi thường rất giỏi một việc, lúc ấy hiệu trưởng chế định rất nhiều khắc nghiệt đến không hợp lý chế độ, Lily cấp Will - Turner viết tín, kết quả hiệu trưởng cử hành giáo sẽ thời điểm, Will - Turner trà trộn vào sân trường, đem hiệu trưởng bắt lên.”

“Will - Turner?” Trung niên nữ nhân nghi hoặc khó hiểu.

Trung niên nam nhân giải thích nói,“[ Cướp biển vùng Caribbean ] bên trong nam chính.”

Suri mắt nhìn chính mình đồng hồ, vội vàng đứng lên,“Các ngươi tiếp tục, tiết mục muốn bắt đầu, ta đi xem TV .”

Nói xong, nàng vội vã đi ra phòng ăn (nhà hàng), đi đến phòng khách bên trong, mở ra TV, điều đến Nickelodeon kênh, thời gian vừa hảo, tiết mục khúc nhạc dạo vừa truyền phát hoàn tất, Lily - Collins mắt ngọc mày ngài, chính xinh đẹp đứng thẳng tại trường quay trên vũ đài.

Suri thực thích Lily - Collins, này so nàng lớn không bao nhiêu tuổi thiếu nữ, tại liền đọc Harvard-Westlake trường học, lưu lại quá nhiều truyền thuyết, tuyệt đối là nữ vương cấp bậc tồn tại.

Không...... Hẳn là công chúa.

Từ tại đây trên tiết mục nhìn thấy Lily - Collins sau, vô luận là mặc quần áo trang điểm, vẫn là tóc tạo hình, Suri đều đang bắt chước Lily - Collins, Lily - Collins tiết mục cũng chủ yếu nhằm vào thanh thiếu niên, qua lại chủ đề đều là về ăn mặc nơi ở đều nhiều phương diện nội dung, ngẫu nhiên cũng sẽ nói lên Hollywood.

Chỉ nhìn một hồi, Suri liền phát hiện, hôm nay tiết mục không chỉ là về Hollywood, vẫn là một hồi nhằm vào Hollywood đại minh tinh thăm hỏi, Lily - Collins tìm đến nàng hảo bằng hữu -- Hollywood đại minh tinh Matthew - Horner !

“Trở thành nổi tiếng Hollywood diễn viên, sẽ có được bao nhiêu aura tự nhiên không cần phải nói, thế nhưng tương ứng , bọn họ cũng tại gánh vác như sóng thần áp lực cùng tranh luận, chỉ trích, phỉ báng, lợi dụng, như ban đêm mãnh thú, hơi không chú ý, liền sẽ đem bọn họ gặm sạch sẽ. Ở như vậy giới văn nghệ, Matthew - Horner sống ra như thế nào cường đại phối trí đến chống đỡ chính mình đứng thẳng, hơn nữa sống được xinh đẹp đâu?”

Nghe Lily - Collins độc thoại, Suri cũng đối Matthew - Horner có chút hứng thú, qua lại nàng biết Matthew - Horner tên này, đối với hắn cũng không như thế nào quen thuộc.

Bất quá, thăm hỏi bắt đầu sau, nghe được Matthew - Horner nói ra chung cực theo đuổi đáp án, Suri không khỏi cười lên, này Hollywood ngôi sao hình như là rất có thú gia hỏa.

Tiếp, Lily - Collins cùng Matthew - Horner nhắc tới hắn tân phim [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ].

Tiết mục đầu tiên là truyền phát [ Cướp biển vùng Caribbean ] một ít đoạn ngắn, tiếp là đối Matthew - Horner một đoạn lời bộc bạch.

“Lưu lãng, không thuộc về chủ lưu xã hội, ương ngạnh đối mặt sinh hoạt bên trong khó khăn cùng cạm bẫy, đây là điện ảnh nhân vật chính Will - Turner nhân vật đặt ra, cũng có Matthew - Horner thơ ấu sinh hoạt bóng dáng.”

Theo sau, TV trung, Lily - Collins lại lấy bằng hữu nói chuyện phiếm phương thức, hỏi Matthew - Horner một ít vấn đề, đặc biệt là hắn thơ ấu.

Matthew - Horner như thế miêu tả chính mình thơ ấu,“Ta cuối cùng là tại chuyển nhà, bởi vậy ta cuối cùng là trở thành cái kia mới tới tiểu hài tử. Ta thói quen nhục nhã, quần áo không đúng, khẩu âm không đúng, nói chuyện không đúng, kiểu tóc cũng không đúng, lớn một chút hài tử liền càng thêm không kiêng nể gì. Không thể nhịn được nữa khi, ta liền vung quyền đầu đánh trả, thế nhưng phải nhớ được thanh lý hảo máu mũi mới dám về nhà.”

Lily - Collins theo sau hỏi,“Ngươi khi đó có tinh thông sao?”

Suri nhìn TV trung hình tượng phi thường không sai Matthew - Horner, không nghĩ tới hắn thơ ấu có nhiều như vậy bất hạnh.

Gã này hồi đáp,“Ta tại trường học không có cái gì đặc biệt am hiểu khoa, nhưng ta biết nếu chuyên chú một sự kiện, ta có sức sáng tạo đến đem chuyện này làm đến tốt nhất.”

Kế tiếp, song phương đàm luận rất nhiều về [ Cướp biển vùng Caribbean ] đề tài, từ nói chuyện trung gian truyền phát rất nhiều đoạn ngắn thượng, Suri đối với cao lớn uy mãnh Will - Turner cũng dần dần sinh ra hứng thú, nhân vật này cương nghị quả cảm lại có cao siêu thân thủ, cũng khó trách năm đó Lily - Collins sẽ viết tín hướng hắn cầu viện.

Đổi là nàng gặp giải quyết không được nan đề, trước tiên nghĩ đến xin giúp đỡ đối tượng, cũng khẳng định là cùng loại Will - Turner như vậy nam nhân.

Về [ Cướp biển vùng Caribbean ] đề tài giằng co rất dài thời gian, Matthew - Horner còn chuyên môn đánh giá Johnny - Depp đóng vai Jack - Sparrow thuyền trưởng.

“Depp sự nghiệp đỉnh phong là một đồng thoại, huy hoàng như trước là, là này trên thế giới xuất hiện một vị tên là ‘Jack - Sparrow’ thuyền trưởng, có thể không cần tốn nhiều sức liền đem ánh mắt mọi người khiên dẫn đến chính mình trên người -- dù cho, hắn kia tiêu hồn nhãn tuyến là như vậy loan thẳng mạc biện, hắn kia điên cuồng dáng đi là như vậy ngả ngớn muốn ăn đòn, hắn kia biếng nhác giọng điệu là như vậy làm người ta khó hiểu.”

Nghe được Matthew - Horner mà nói, không nhìn qua [ Cướp biển vùng Caribbean ] Suri, đối với này nhân vật cũng sinh ra hứng thú.

“Này ảnh sử thượng tối hảo hán ẻo lả nhân vật -- tại hoa cả mắt mạo hiểm vòng xoáy trung, hắn kinh người trí tuệ cùng với thân đều đến yêu khí, tất đem lưu cho người xem một đoạn thanh sắc phi dương trên biển Truyền Kỳ.”

Suri quyết định , đợi ngày mai đi thuê trong tiệm tìm [ Cướp biển vùng Caribbean ] đến xem.

TV tiết mục trung, về [ Cướp biển vùng Caribbean ] đề tài tạm thời kết thúc, Lily - Collins cùng Matthew - Horner đề tài, lại chuyển tới Matthew - Horner bản nhân trên người.

Này soái khí lại rất MAN nam nhân, đã khiến Suri có không thiếu hảo cảm, nàng như cũ tại chăm chú quan khán tiết mục.

Lily - Collins hỏi,“Ngươi thích ngươi hiện tại công tác sao?”

“Ta yêu ta công tác, ta cũng vì ta công tác cảm thấy kiêu ngạo. Ta làm việc sẽ không nói làm đến một nửa, làm đến ba phần bốn, thậm chí 90%. Nếu ta muốn làm, ta liền muốn toàn lực ứng phó.”

Này nam nhân mà nói, tựa như hắn bề ngoài như vậy, phi thường tự tin,“Ta đối với chính mình yêu cầu khả năng quá độ khắc nghiệt, sau lưng tâm lý khu động lực là sợ hãi chính mình không đủ tốt, cường liệt muốn cải thiện hoặc là phù hợp tiêu chuẩn.”

“Ngươi biết ngươi rất soái sao?”

Lily - Collins đột nhiên hỏi ra một Suri phi thường thích vấn đề.

“Ta biết ta rất soái.” Trên TV Matthew - Horner vẫn là như vậy tự tin,“Thế nhưng ta còn đặc biệt cố gắng !”

Nghe nói như thế, Suri không khỏi cười lên, cười một lúc sau, nàng xem xem thời gian, tiết mục đã sắp kết thúc, cảm giác qua được thật mau a.

Nàng thích Lily - Collins hỏi ra cuối cùng một vấn đề,“Matthew, ngươi như thế nào đánh giá ngươi sinh hoạt?”

“Của ta sinh hoạt rất phức tạp, cũng rất thú vị, ta gặp rất nhiều khó khăn, cũng tổng có một ít ứng đối này mấy phức tạp tình huống phương pháp. Ta là một nam nhân, một diễn viên, ta nguyện ý gánh vác này mấy trách nhiệm, cũng rất hưởng thụ. Ta vẫn không ngừng thay đổi, không ngừng phát triển, không ngừng trưởng thành, theo đuổi thành công là không có chung điểm . Ta đối học tập tràn ngập kích tình ! ta đối với sinh hoạt tràn ngập kích tình !”

Theo Matthew - Horner thanh âm rơi xuống, tiết mục trung vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, Suri từ trên sô pha đứng lên, lười biếng duỗi eo, nhìn thấy Lily - Collins nói xong cuối cùng xuyến từ, đóng lại TV hướng tới phòng mình đi, nhưng nàng không có lập tức đi ngủ một giấc, mà là mở ra máy tính, sử dụng Google chuyên môn tra xét Matthew - Horner,[ Cướp biển vùng Caribbean ], Johnny - Depp, Will - Turner cùng Jack - Sparrow, càng xem càng có hứng thú, cuối cùng còn phát hiện [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] tháng sau đầu tháng liền muốn phát hành .

Có lẽ đến lúc đó mua vé đi rạp chiếu phim xem xem cũng không sai a? Suri không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy.

Bất quá, nàng rất muốn làm , vẫn là ngày mai đi trước thuê điếm tìm xem [ Cướp biển vùng Caribbean ] đệ nhất bộ DVD, cầm lại đến xem lại nói.

Từ vừa rồi tiết mục trung, nàng có thể rõ ràng cảm giác đi ra, Lily - Collins phi thường thích cùng sùng bái Matthew - Horner.

Làm Lily - Collins fan, Suri cảm giác Lily - Collins sùng bái cùng thích người, nhất định có chỗ độc đáo.

Nàng liền đọc Harvard Westlake trung học, có không ít về Lily - Collins cùng Will - Turner truyền thuyết, đợi thứ hai đến trường thời điểm, có lẽ có thể chuyên môn đi hỏi thăm dưới.

Từ tháng sáu sơ bắt đầu, Disney ảnh nghiệp đối [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] trước công chiếu tuyên truyền, tiến vào cuối cùng tiến lên giai đoạn, Nickelodeon kênh phỏng vấn chỉ là mở đầu, theo sau càng nhiều quảng bá hoạt động dày đặc tại toàn mĩ triển khai cuồng oanh lạm tạc.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 447: Siêu Mẫu Trợ Trận

Làm một bộ đại bán điện ảnh tục tác,[ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] có được cự đại ưu thế, Disney ảnh nghiệp thậm chí không cần làm quá nhiều quan hệ xã hội, sẽ có đại lượng truyền thông tuyên bố cùng này bộ phim tương quan tin tức, bởi vì bọn họ phi thường rõ ràng, về [ Cướp biển vùng Caribbean ] đề tài, có thể hấp dẫn đến đại phê độc giả cùng người xem.

So với tương đối bình tĩnh Keira - Knightley, Matthew cùng Johnny - Depp là Disney ảnh nghiệp chủ đánh tuyên truyền bài chi nhất, bất quá hai người rất ít tham gia cùng một tuyên truyền thông cáo, trên cơ bản đều là tách ra hành động, để có thể tại hữu hạn thời gian cùng tài nguyên trong, bao trùm càng nhiều thụ chúng.

Lily - Collins đối Matthew phỏng vấn qua đi, tại Disney ảnh nghiệp cùng [ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ vận tác dưới, năm đó cầu viện thiếu nữ cùng người cứu vãn lại trở lại Harvard-Westlake trường học, cùng trường học nội bộ phần đông fan gặp mặt tâm tình.

Harvard-Westlake trường học cũng chính thức tuyên bố, đem mỗi năm 6 nguyệt 13 ngày định vì trường học Will - Turner ngày.

Tin tức này trải qua truyền thông hâm nóng tuyên truyền, rất nhanh truyền khắp toàn mĩ các nơi, cũng tranh thủ đến đại phê thanh thiếu niên hảo cảm.

Cùng lúc đó, Johnny - Depp cũng không có nhàn rỗi, về Matthew cùng Will - Turner tuyên truyền hâm nóng vừa tạm thời kết thúc, Jack - Sparrow thuyền trưởng biểu diễn thời gian lại đến .

Bất quá, Johnny - Depp xuất hiện địa điểm không phải Bắc Mĩ, mà là Anh quốc này Hollywood điện ảnh lớn nhất hải ngoại thị trường chi nhất.

Tại TMZ cùng trên youtube, về Johnny - Depp cùng Jack - Sparrow thuyền trưởng một video, gần nhất trở thành siêu cấp đứng đầu.

Anh quốc London một tiểu cô nương thân hoạn bệnh ung thư, không thể đến trường học đến trường, chỉ có thể chờ ở bệnh viện bên trong, nàng thực thích xem [ Cướp biển vùng Caribbean ], nhất là bên trong Jack - Sparrow thuyền trưởng.

Vì thế, tại Disney ảnh nghiệp kế hoạch dưới, Johnny - Depp liền cố ý trang điểm thành kịch trung nhân vật tự mình đi bệnh viện vấn an tiểu cô nương, tiểu cô nương nhìn thấy Jack - Sparrow thuyền trưởng nháy mắt liền kích động đến nghẹn ngào.

Mặc kệ nói như thế nào, như vậy kinh hỉ thật sự rất chữa khỏi .

Theo sau, Matthew tại Helen - Hermann cùng đi dưới, rời đi Mĩ quốc một đường hướng nam, lấy Mexico làm trạm thứ nhất, bắt đầu [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] ánh tiền hải ngoại thông cáo chi lữ.

Căn cứ giữa song phương hợp đồng, Matthew lần này đi kéo đinh Mỹ Châu, Disney ảnh nghiệp chẳng những có chuyên gia bầu bạn, còn thuê một chiếc thương vụ phi cơ cung Matthew sử dụng.

Mỗi năm mùa hạ cùng mùa xuân, đều là Hollywood các ngôi sao bận rộn nhất mùa, người trước càng xa thắng người sau, bởi vì trực tiếp quan hệ đến tương lai tiền đồ.

Kỳ nghỉ hè, cũng là Hollywood vơ vét của cải trọng yếu thời khắc.

Mỗi năm mùa hè, vô số fan điện ảnh chen chúc tiến vào rạp chiếu phim, lúc này Hollywood doanh nghiệp cùng một loạt truyền thông đều ở sau lưng vụng trộm nhạc.

Không có số lượng trên vạn thậm chí số lượng ức kế fan điện ảnh, bọn họ có thể phát tài sao? Làm người ta đầu váng mắt hoa hoa cả mắt các loại điện ảnh bảng xếp hạng, điện ảnh áp phích, điện ảnh tạp chí trên bìa õng ẹo tạo dáng hoặc khốc thái mười phần nam nữ minh tinh điện ảnh, cùng với mặt khác truyền thông nhuộm đẫm một ít điện ảnh hoặc minh tinh điện ảnh sau lưng cố sự đợi đã (vân vân), này hết thảy không thể nghi ngờ là Hollywood điện ảnh chế tác công ty cùng truyền thông liên hợp đẩy ra “Viên đạn bọc đường”, ý chí bạc nhược fan điện ảnh nhóm không gì đáng trách liền thành bọn họ “Đao dưới quỷ”.

Hảo điện ảnh không bằng hảo tuyên truyền khái niệm, tại Hollywood sớm người người đều biết.

Mọi người đều biết, ở thế giới điện ảnh thị trường trung, Hollywood điện ảnh phẩm bài ảnh hưởng nhất rộng khắp cùng sâu xa.

Nó vừa được ích lợi từ có được trên thế giới lớn nhất quy mô, tối cường thực lực điện ảnh nơi sản sinh, có được một đám cao nhất điện ảnh xí nghiệp gia cùng hưởng dự toàn cầu điện ảnh kỹ thuật nghệ thuật nhân tài, càng ở chỗ nó có trọn vẹn khoa học tin tức phản hồi, tình hình thị trường phân tích điều tra phương pháp cùng marketing sách lược, này mấy đều vi Hollywood điện ảnh tại toàn cầu thị trường phát triển cùng khai thác cung cấp kiên cố cơ sở cùng vật chất bảo đảm.

Từ nào đó góc độ đến nói, Hollywood điện ảnh sản nghiệp thành công cùng này nói là điện ảnh sản phẩm huy hoàng, không bằng nói là điện ảnh marketing huy hoàng, này độ cao chuyên nghiệp hóa marketing sách lược, không chỉ tại toàn cầu điện ảnh thị trường tiến hành rộng rãi nhất mở rộng, cũng đối Hollywood điện ảnh phẩm bài hình thành phát ra rất quan trọng tác dụng.

Muốn đạt tới mong muốn tuyên truyền hiệu quả, cự ngạch đầu nhập ắt không thể thiếu, liền Matthew biết,[ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] tuyên phát mặt trên, Disney ảnh nghiệp phía trước phía sau đầu nhập vào trên ức dollar.

Bởi đệ nhất bộ đánh xuống tốt cơ sở,[ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] tuyên phát mặt trên dự toán nhỏ hơn một ít, nhưng cũng tiếp cận một ức dollar.

Theo internet tin tức hóa thời đại đến, Hollywood rất nhiều vận doanh sách lược không lại là bí văn, tỷ như tương đương một bộ phận siêu cấp đại chế tác tuyên phát phí dụng, thậm chí có thể vượt qua điện ảnh chế tác phí tổn.

Trước mắt điện ảnh marketing đã cùng điện ảnh bản thân như vậy trở nên càng ngày càng trọng yếu, nếu đánh ra một bộ phim cũng sẽ không tiến hành marketing, người khác đối phim chất lượng biết được liền không thể nào nói đến, mà muốn thu hoạch cự ngạch lợi nhuận khẳng định không hiện thực.

Tỷ như Michael Bay vi Touchstone Pictures quay chụp [ Trân Châu cảng ], chế tác phí tổn cao tới 1 ức 5200 vạn dollar, Walt Disney công khai tuyên truyền phát hành phí dụng cao tới 7500 vạn dollar, chỉ là phim toàn cầu lần đầu thức, Disney liền tiêu phí ước chừng 500 vạn dollar !

Ở phương diện này, Walt Disney có phong phú thao tác kinh nghiệm,[ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] lần đầu thức dự toán cũng tiếp cận 500 vạn dollar.

Walt Disney đã quyết tâm muốn đem [ Cướp biển vùng Caribbean ] tạo ra vi một hệ liệt, tuyên truyền marketing là toàn phương vị , bọn họ không chỉ có đem Will - Turner, Jack - Sparrow cùng Elizabeth - Swan đẳng chủ yếu nhân vật làm thành các loại thương phẩm, liền tại Matthew đến Brazil thời điểm, còn tuyên bố muốn một lần nữa tạo ra Disney nhạc viên trong Cướp biển vùng Caribbean vui chơi hạng mục, đem chỉ có ở trong điện ảnh mới xuất hiện mộng ảo thế giới đưa đến mọi người bên cạnh.

Brazil, Rio de Janeiro, Matthew hạ phi cơ chỉ nghỉ ngơi một buổi sáng, liền từ khách sạn xuất phát chuẩn bị đi tham gia Disney Brazil phân công ty tổ chức một hồi fan điện ảnh gặp mặt hội.

Lâm lên xe phía trước, Helen - Hermann từ trên lầu chạy tới, cũng chui vào Benz thương vụ xe trong.

Matthew nhìn Helen - Hermann ngồi ở hắn bên cạnh trên vị trí, chủ động khiến tài xế dâng lên ngăn cách trước sau tấm chắn.

Helen - Hermann vội vã chạy tới, đương nhiên là có sự tình cần Matthew lập tức xử lý, nàng cũng không dong dài, nói,“Bella - Anderson từ Los Angeles vừa phát tới được tin tức, hôm nay buổi sáng, có ngươi hai danh phấn ti ý đồ vượt qua Horner trang viên tường vây, bị nhân viên bảo vệ bắt đến , trang viên quản gia đã báo nguy.”

“Xác định là của ta fan điện ảnh?” Matthew hỏi.

“Ân.” Helen - Hermann gật gật đầu, nói,“Các nàng là Los Angeles một về ngươi fan điện ảnh hiệp hội thành viên, cái kia fan điện ảnh hiệp hội có không ít người đều có thể chứng minh điểm này.”

Matthew khẽ nhíu mày, nói,“Các nàng? Hai nữ nhân?”

Helen - Hermann đơn giản giải thích nói,“Hai không đến mười tám tuổi nữ hài, bởi vì điên cuồng mê luyến ngươi, theo cảnh sát đối với các nàng bước đầu hỏi thăm, hai người muốn tiến vào Horner trang viên, tìm kiếm của ngươi một ít hằng ngày đồ dùng.”

Matthew nhẹ nhàng gõ ghế ngồi tay vịn, suy xét vài giây, nói,“Một hồi ngươi thông tri Bella, khiến nàng liên hệ Liszt, tăng mạnh trang viên an bảo, mặt khác......”

Hắn nhìn về phía Helen - Hermann,“Này hai nữ hài ngươi cảm giác xử lý như thế nào thích hợp?”

“Khiến cảnh sát cảnh cáo một phen, sau đó thả.” Helen - Hermann suy xét thực chu toàn,“Các nàng còn không có làm ra quá phận sự tình, thuộc về chưa thành nhân, lại là ngươi fan điện ảnh, chúng ta không thích hợp đuổi theo không buông, ta sẽ định ra một phần công khai thanh minh, khiến công ty tin tức người phát ngôn cử hành một đơn giản phóng viên hội.”

Matthew cảm giác như vậy coi như thích hợp, nói,“Cứ dựa theo ngươi nói phải làm hảo.”

Thực ra loại sự tình này đổi đến nào ngôi sao trên người, cũng sẽ không đuổi theo không buông, chung quy này cùng cái loại này có chứa bạo lực khuynh hướng cực đoan phấn ti bất đồng.

“Amanda cũng đánh tới điện thoại.” Helen - Hermann muốn nói hiển nhiên không phải một chuyện này,“Ngươi nhanh nhất cũng muốn hai mươi hào sau mới có thể phản hồi Los Angeles, Amanda muốn vì từ thiện đấu giá chuẩn bị chụp phẩm, trước mắt Johnny - Depp, Charlize - Theron, Keanu - Reeves, Ridley - Scott, Leonardo - DiCaprio cùng Britney - Spears đều đã xác định tại trên tiệc tối quyên ra nhất định chụp phẩm dùng cho đấu giá.”

Nghe được đã lâu Britney - Spears tên này, Matthew không khỏi nghĩ tới đoạn thời gian trước bởi vì bảo tiêu phí dụng nhìn thấy tin tức, hỏi,“Gây rối Britney cực đoan phấn ti bắt được sao?”

Helen - Hermann biết Britney khả năng là Matthew duy nhất động qua chân tình nhân, lập tức nói,“Không có tìm đến, bất quá Britney trù tính công ty cùng đĩa nhạc công ty đều tăng mạnh nàng an toàn bảo vệ, cái kia cực đoan phấn ti biến mất rất lâu .”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Là tốt rồi.”

“Amanda cần ngươi chụp phẩm.” Helen - Hermann quay lại chính đề,“Hai đến tứ kiện có kỷ niệm giá trị chụp phẩm, một kiện có cao giá trị vật phẩm.”

Nàng nhắc nhở nói,“Rolex cùng Mercedes Benz xác định sẽ cung cấp chụp phẩm, này hai phẩm bài gì đó, liền không muốn lại cung cấp .”

Matthew trong tay không có quá mức xa hoa đồ dùng, nghĩ nghĩ, nói,“Ngươi cấp Bella gọi điện thoại, khiến nàng đi Tiffany hoặc là mặt khác châu báu thương chỗ đó, đặt mua một kiện thiết kế độc nhất vô nhị châu báu.”

Helen - Hermann lại nói,“Vẫn là khiến Amanda đi làm đi, nàng ở phương diện này càng có kinh nghiệm.”

Bella - Anderson chỉ là phổ thông gia đình xuất thân nữ hài, phương diện này khẳng định so ra kém Amanda.

“Có thể.” Matthew trực tiếp đồng ý,“Ngươi theo sau cấp Amanda gọi điện thoại đi, có kỷ niệm giá trị vật phẩm mà nói......”

Hắn hơi trầm ngâm,“Khiến Amanda đi Horner trang viên tìm ta quản gia, đem ta biểu diễn [ Smith vợ chồng ] chủy thủ, National Treasure khi kim tệ cùng Will - Turner bội kiếm cầm đi đi.”

Này mấy đều là tương đương có kỷ niệm ý nghĩa vật phẩm.

Hai người thương nghị một hồi, thương vụ ô tô đến mục đích , Helen - Hermann lưu lại trên xe gọi điện thoại, Matthew xuống xe tiến vào chủ sự nơi sân.

Brazil cùng Mexico là Hollywood điện ảnh tại Mỹ Latin trọng yếu nhất thị trường, Disney ảnh nghiệp vì này trường hoạt động làm đại lượng chuẩn bị, còn mời đến Brazil người mẫu Adriana - Lima tiến đến trợ trận.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 448: Động Lực Thăm Dò Câu Trả Lời

Tay cầm một chi bút bi, Matthew từ trong Rio de Janeiro Mercedes Benz trung tâm đi ra, không ngừng vi bên cạnh fan điện ảnh trên áp phích ký tên, Nam Mĩ fan điện ảnh tuyệt đối nhiệt tình, thậm chí là có chút điên cuồng, Braun - Williams gắt gao canh giữ ở Matthew bên cạnh, cảnh giác nhìn chằm chằm fan điện ảnh, tựa hồ tùy thời đều sẽ ra tay.

Tại Matthew bên tay trái, Adriana - Lima một thân mát lạnh quần đùi jean trang điểm, bày ra hỗn đáp thời trang phẩm vị đồng thời, còn đột hiện ra hai điều đại chân dài cùng lồi lõm khiêu khích dáng người.

Nàng đồng dạng cũng tại kí tên cho fan, hơn nữa làm chính gốc Brazil người mẫu, được hoan nghênh trình độ một chút không thể so Matthew kém cỏi.

Hôm nay Adriana - Lima, là Brazil tam đại siêu mẫu chi nhất.

Tuy rằng [ Cướp biển vùng Caribbean ] fan gặp mặt hội đã kết thúc, nhưng phần đông fan điện ảnh tụ tập tại Mercedes Benz trung tâm cửa chính xuất khẩu biên không chịu tán đi, Matthew một hơi ký hơn ba mươi danh, chung quanh fan điện ảnh số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại có càng tụ càng nhiều xu thế.

Braun - Williams lập tức thấp giọng nhắc nhở,“Chúng ta cần phải đi.”

Matthew không nói gì, một dáng người nóng bỏng Latin muội tử vừa lúc chen lại đây, hắn tùy tay đem ký tên bút mực đưa cho Latin mĩ nữ, xoay người liền đi.

Latin mĩ nữ tiếp đến Matthew tự tay đưa ra lễ vật, vừa lộ ra vài phần kinh hỉ, còn không đợi thu hồi kí tên bút mực, bên cạnh liền có một người da đen chộp đoạt qua đi.

“Của ta bút !” Latin mĩ nữ cả kinh kêu lên.

Đây không phải phổ thông ký tên bút mực, chẳng những là Matthew tự tay đưa cho hắn , mặt trên còn khắc có M H đặc thù ấn ký.

Kia chi ký tên bút mực tại hắc nhân trong tay cũng chỉ là đợi hai giây, liền bị một cái khác hỗn huyết đoạt đi, theo sau nơi này triệt để lâm vào hỗn loạn, cửa phụ cận cảnh sát không thể không nhanh chóng tham gia.

Nhân một khi nhiều, hỗn loạn thường thường sẽ giống ôn dịch như vậy truyền bá.

Bên trái, Adriana - Lima còn tại kí tên cho fan, hiện trường thanh âm thật sự rất ồn , nàng căn bản không có chú ý tới, Mercedes Benz trung tâm trật tự đã không có phía trước tốt như vậy .

Matthew thò tay kéo nàng một chút, nhắc nhở nói,“Đi mau !”

Adriana - Lima lúc này mới chú ý tới tình huống không phải rất tốt, nàng không phải mới vào nghề tiểu người mẫu, thành danh đều đã thật nhiều năm , biết loại tình huống này tất yếu nhanh chóng rời xa.

Cảnh sát nhanh chóng chạy lại đây, lại không cách nào lập tức khống chế hiện trường.

Trải qua Matthew nhắc nhở, Adriana - Lima xoay người cũng tưởng đi, tựa hồ phát giác đến Adriana - Lima muốn rời đi, có phân fan nam thò tay liền tưởng trảo nàng.

Matthew liền tại Adriana - Lima bên tay phải, thò tay liền kéo lấy Adriana - Lima cánh tay, hắn xa hơn so với kia fan nam mau tốc độ, đem Adriana - Lima kéo đến bên cạnh.

“Đi mau !”

Adriana - Lima mắt nhìn tên kia muốn giữ chặt nàng fan nam, vừa ngắm mắt nhanh chóng lan tràn hỗn loạn, trở tay bắt lấy Matthew cánh tay, đi nhanh đi theo hắn bên cạnh, hướng tới dừng ở cách đó không xa một chiếc Benz thương vụ ô tô bước nhanh đi.

Hôm nay hoạt động, nàng chỉ dẫn theo một nữ trợ lý, nữ trợ lý tại ra Mercedes Benz trung tâm phía trước, bị nàng phái đi lấy dừng ở phòng nghỉ ví .

Hiện tại loại tình huống này, cùng nhân cao mã đại Matthew - Horner, còn có hắn bảo tiêu, không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất quyết định.

Hơn nữa Disney thuê nhân viên bảo vệ, trước tiên liền tụ tập đến Matthew - Horner bên cạnh.

Làm một danh tại Brazil lớn lên nhân, nàng rất hiểu phải tại hỗn loạn dưới tình huống, như thế nào mới có thể bảo vệ tốt chính mình.

Hỗn loạn còn không có lan tràn lại đây phía trước, Adriana - Lima liền nắm chặt Matthew cánh tay, đi theo hắn bên cạnh, do Braun - Williams cùng vài danh nhân viên bảo vệ bảo vệ , nhanh chóng đi đến một chiếc màu đen Benz thương vụ xe tiền.

Adriana - Lima ngẩng đầu hướng một bên nhìn lại, muốn tìm đến chính mình xe.

Braun - Williams đã vì Matthew kéo ra cửa xe, Matthew lâm lên xe phía trước, lại kéo Adriana - Lima một chút, nói,“Trước lên xe của ta, rời đi nơi này lại nói.”

Hiện tại không phải do dự thời điểm, Adriana - Lima tưởng cũng không có tưởng, liền đi theo Matthew phía sau, chui vào Benz thương vụ ô tô trong, đợi đến Braun - Williams lên phó điều khiển, Benz thương vụ xe nhanh chóng phát động, thừa dịp hỗn loạn còn không có lan tràn lại đây, lấy có thể chạy tốc độ nhanh nhất, ly khai Mercedes Benz trung tâm khu vực này.

Quay đầu nhìn Mercedes Benz trung tâm càng ngày càng xa, Matthew thở ra nhẹ nhõm một hơi, vừa tụ tập mấy trăm người, thật muốn phát sinh cự đại hỗn loạn, điên cuồng đám người cũng sẽ không quản ngươi có phải hay không Hollywood đại minh tinh.

Hắn rất sớm phía trước liền nghe nói qua, Brazil xã hội trật tự cũng không tốt, Latin nhân nhiệt tình dâng trào một khi dùng sai lầm địa phương, tuyệt đối là phi thường lớn phiền toái.

Đương nhiên, nhiệt tình dâng trào Latin mĩ nữ, vẫn là người gặp người thích .

Matthew mắt nhìn ngồi ở bên cạnh Adriana - Lima, hai người vừa tại Mercedes Benz trung tâm cùng nhau tham gia trường hoạt động, Adriana - Lima có tiếp cận 1m8 cao gầy dáng người, không giống bình thường màu lam tro ánh mắt và mĩ lệ dung mạo, hơn nữa cùng truyền thống người mẫu bài cốt bàn dáng người bất đồng, nàng hình thể có vẻ phi thường khỏe mạnh.

Hollywood giới điện ảnh cùng giới người mẫu liên hệ chặt chẽ, rất nhiều nổi tiếng người mẫu, thường xuyên là Hollywood đàm luận tiêu điểm, giống Brazil tam đại siêu mẫu Alessandra Ambrosio, Adriana - Lima cùng Gisele - Bündchen, tuyệt đối là đại biểu.

Trong đó Adriana - Lima lấy gợi cảm nóng bỏng cùng tác phong hào phóng mà nổi tiếng.

“Cám ơn.” Adriana - Lima tựa hồ chú ý tới Matthew tại chú ý nàng, thò tay vuốt vuốt thâm tông tiếp cận với màu đen tóc dài, nói,“May mắn có ngươi, bằng không ta hôm nay muốn gặp được phiền toái rất lớn.”

Matthew quay đầu nhìn Adriana - Lima, cười cười, nói,“Không cần khách khí, ngươi lại đây là giúp ta cố gắng trợ uy , ta làm sao cũng muốn đem ngươi mang đi ra.”

Adriana - Lima ngược lại là có chút kỳ quái,“Hiện trường trật tự không phải rất tốt sao, như thế nào đột nhiên liền rối loạn.”

“Này khả năng có liên quan tới ta.” Matthew ngượng ngùng nói,“Ta đem kí tên bút cho một nữ fan điện ảnh, sau đó lại bị người khác đoạt đi, cướp đi người nọ lại bị người khác đoạt đi, mặt sau không biết như thế nào liền rối loạn.”

“Bởi vì ngươi kí tên bút?” Adriana - Lima có chút giật mình, che trán, nói,“Một chi kí tên bút dẫn đến hỗn loạn? Khó có thể tin !”

Nàng không khỏi lại nhìn Matthew liếc nhìn, này cao lớn cường tráng nam nhân, tựa hồ có khó có thể ngôn dụ mị lực.

Hollywood ngôi sao tuyến đầu, mị lực xác thật cũng đủ lớn.

Matthew hơi hơi nhún vai, nói,“Ta cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy.”

Adriana - Lima cảm xúc dần dần ổn định xuống dưới, nói,“Là ngươi xem nhẹ chính mình mị lực.” Nàng lắc đầu, còn nói thêm,“Ta vẫn muốn đối với ngươi nói tiếng cám ơn, ngươi không kéo ta mà nói, ta liền bị nhân giữ chặt, muốn không hay ho .”

Matthew cố ý nói,“Này vừa vặn thuyết minh ngươi mị lực vô cùng.”

Adriana - Lima nhìn về phía Matthew, vừa lúc đụng vào hắn quẳng đến ánh mắt, hai người nhìn nhau cười, thùng xe trung vang lên một trận sung sướng tiếng cười.

Hôm nay VS Thiên Sứ siêu mẫu trong, Adriana - Lima xem như Matthew có ấn tượng nhân chi nhất, một là Hollywood trong giới thịnh truyền tác phong hào phóng, hai là nàng từng chia rẽ qua xưng là ngoại tinh nhân Ronaldo hôn nhân, ba là nàng nhận phỏng vấn khi bản thân tuyên ngôn.

Hôm nay tháng tư phân, nhận [GQ] tạp chí phỏng vấn khi, Adriana - Lima từng công khai tuyên bố chính mình vẫn là không cùng bất cứ nam nhân từng xảy ra quan hệ nữ nhân.

[GQ] tạp chí cũng hình dung nàng là “Trên thế giới tối khêu gợi xử nữ”.

Matthew phía trước không có cùng Adriana - Lima tiếp xúc qua, về Adriana - Lima nghe đồn, cơ bản đều là đến từ Hollywood trong giới lời đồn đãi.

Công khai tuyên bố chính mình là xử nữ ngôi sao hoặc là người mẫu, cũng không chỉ Adriana - Lima một, Britney từ cùng Matthew luyến tình sáng tỏ sau bắt đầu, vì tuyên truyền cần, cũng tuyên bố vẫn là xử nữ, lúc trước mối tình đầu không có trên thực tế tiếp xúc linh tinh Vân Vân.

Thực ra Matthew rất rõ ràng, không có đi thượng từng hỗn loạn đường Britney, sớm liền không phải cùng hắn tương luyến khi có chút đơn thuần cùng trực lai trực khứ nữ hài , Britney sở dĩ dám nói như vậy, khẳng định là biết hắn sẽ không đứng ra nói cái gì, cũng sẽ không chủ động đi làm tổn hại chuyện của nàng.

Về phần Adriana - Lima có phải hay không thật không có cùng nam nhân xâm nhập trao đổi qua, Matthew rất muốn biết minh xác đáp án.

Brazil hiện nay tam đại siêu mẫu trong, Alessandra Ambrosio trưởng nhất trương nam nhân mặt, hơn nữa phần eo chiều dài có điểm quái dị, Gisele - Bündchen kia có thể so với hắn cường tráng mặt bộ đường cong, Matthew cũng thưởng thức không đến, ngược lại là Adriana - Lima tương đối phù hợp hắn thẩm mỹ.

Giới thời trang thẩm mỹ thường thường phi thường quái dị, rất nhiều phi thường có danh siêu mẫu, thường thường trưởng một trương không phù hợp đại chúng thẩm mỹ mặt, giống Adriana - Lima như vậy bộ dạng, mới là Matthew nhận tri trung xinh đẹp khêu gợi người mẫu nên có bộ dáng.

Adriana - Lima nhan trị cùng dáng người, đều là nhất lưu .

Matthew trong lòng có sở tính toán, từ lên xe bắt đầu, thủy chung không hỏi qua Adriana - Lima muốn đi đâu, không biết Adriana - Lima là nhận đến kinh hách, vẫn là có mặt khác nguyên nhân khác, trừ trên đường cùng trợ lý di động liên hệ một lần, cũng không có nói qua chính mình muốn đi nơi nào.

“Đúng, Lima.”

Hai người trò chuyện trò chuyện, Matthew không khỏi hỏi,“Năm nay Victoria's Secret fashion show ở nơi nào cử hành?”

“Bây giờ còn không có định.” Adriana - Lima hồi đáp, nàng tiếp lại hỏi,“Ngươi chuẩn bị đi cổ động?”

Matthew không chút do dự nói,“Ngươi hôm nay chuyên môn lại đây vì ta cổ động, ta đương nhiên cũng muốn vì ngươi đi cổ động.”

Lời này nói được, phảng phất hai người có rất sâu tư nhân cảm tình bình thường.

Adriana - Lima nghĩ nghĩ, nói,“Đẳng xác định xuống dưới, ta thông tri ngươi?”

Matthew lập tức lấy di động ra,“Của ngươi tư nhân dãy số? Ta cho ngươi đánh qua......”

Benz thương vụ ô tô đến Matthew vào ở khách sạn phía trước, hai người thành công trao đổi số điện thoại.

Rio de Janeiro ngày đông Thái Dương dần dần tiếp cận đường chân trời, ô tô dừng ở trước khách sạn, Matthew dẫn đầu xuống xe, sau đó hướng bên trong xe vươn tay, Adriana - Lima đỡ tay hắn, từ trên xe nhảy xuống tới.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 449: Tên Khốn Kiếp Này

Buổi trưa thời gian, hơn ba mươi tuổi Fernandin Neo đẩy vệ sinh trên xe khách sạn tầng kế đỉnh, một đường chăm chú thanh lý mỗi một khối sàn nhà cùng mỗi một góc, nơi này là Sheraton khách sạn xa hoa căn hộ tầng, vào ở nhân phi phú tức quý, vệ sinh điều kiện không đến được một chút qua loa.

Khoảng thời gian này, đại bộ phận khách nhân hoặc là lui phòng, hoặc là ra ngoài, rất ít chờ ở trong khách sạn, Fernandin Neo thanh lý hoàn hai đoạn hành lang, cũng không có nhìn thấy một người khách nhân, toàn bộ tầng có vẻ dị thường im lặng.

Đóng lại máy hút bụi thời điểm, hắn thậm chí có thể nghe được chính mình tiếng hít thở.

Đông --

Đột nhiên, kỳ quái tiếng đánh vang lên, kinh động Fernandin Neo, hắn có chút kỳ quái chung quanh nhìn nhìn, chung quanh đều rất bình thường, không có người khác bóng dáng.

Fernandin Neo đi điều chỉnh máy hút bụi, đầu còn không có thấp, lại có kỳ quái thanh âm truyền tới.

Đông --

Lần này hắn nghe được rõ ràng, thanh âm hình như là từ phía trước truyền lại đây .

Đông -- đông -- đông --

Thanh âm liên tiếp không ngừng truyền tới, Fernandin Neo tìm thanh âm, nhìn về phía trước cách đó không xa gỗ lim cửa phòng.

Đông --

Lại có thanh âm vang lên.

Fernandin Neo lần này xác định , này rõ ràng là va chạm gỗ lim cửa phòng thanh âm.

“Sao thế này? Ai không có việc gì hội đụng cửa?”

Hắn có chút tò mò, không khỏi đi qua, đi tới gỗ lim trước cửa phòng, tiếng đánh đột nhiên tiêu thất.

Fernandin Neo lắc lắc đầu, mắt nhìn môn bảng hiệu, hồi tưởng phía trước phiết qua liếc nhìn khách nhân danh sách, liền chuẩn bị rời đi.

Đông ! đông ! đông......

Kia va chạm gỗ lim cửa phòng thanh âm, không hề có điềm báo lại vang lên, lần này càng thêm dày đặc, giống như Sử Thi điện ảnh trong đánh vang trống trận như vậy.

Fernandin Neo vươn ra một bàn tay, nhẹ nhàng đặt ở gỗ lim trên cửa phòng, có thể cảm giác được rõ ràng mỗi lần thanh âm vang lên thời điểm, gỗ lim cửa phòng đều sẽ phát ra kịch liệt run rẩy, phảng phất bên kia có người tại mãnh liệt đụng cửa, rắn chắc cửa phòng run run càng ngày càng lợi hại, tựa hồ tùy thời đều có thể rụng rời.

“Người ở bên trong đang làm cái gì?” Fernandin Neo nhịn không được nghĩ,“Như vậy kịch liệt đụng cửa làm gì?”

Tiếp, hắn có không quá diệu suy đoán,“Nên sẽ không là đột phát ngoài ý muốn hoặc là tật bệnh, muốn cầu cứu đi?”

Fernandin Neo lại mắt nhìn môn bảng hiệu, lập tức xác định vào ở ở trong này khách nhân hẳn là Hollywood đại minh tinh Matthew - Horner.

Qua lại vào ở qua Sheraton khách sạn Hollywood ngôi sao có rất nhiều, này mấy ngôi sao đều là chút xa so phú hào khó hầu hạ nhân, một đám duệ ghê gớm, toàn thân đều là tật xấu.

Bởi vì, Fernandin Neo không có tùy tiện gõ cửa hoặc là thông tri khách sạn, tại gỗ lim cửa phòng vang lên càng thêm dày đặc tiếng đánh, cùng với càng thêm kịch liệt run rẩy lên đồng thời, đem lỗ tai dán tại trên cửa phòng, muốn nghe một chút bên trong đến cùng phát sinh cái gì.

Rio de Janeiro Sheraton khách sạn là năm sao cấp xa hoa khách sạn, tầng kế đỉnh càng là xa hoa căn hộ khu, nơi này phòng cách âm hiệu quả tương đương hảo, cho nên phía trước trừ nặng nề cửa phòng tiếng đánh, Fernandin Neo không có nghe được mặt khác thanh âm.

Đem lỗ tai dán tại trên cửa phòng, hiệu quả liền không giống nhau , đây là thực mộc cửa phòng, trung gian không có điền gia cách âm miên.

Đông --

Fernandin Neo trước hết nghe đến tiếng đánh.

A nha --

Tiếp hắn lại nghe đến một nữ nhân tiếng hét.

Đông ! đông ! đông --

Tiếng đánh không ngừng vang lên, nữ nhân tiếng hô cũng không ngừng lại truyền đến Fernandin Neo lỗ tai bên trong.

Fernandin Neo là Brazil nhân, lại hơn ba mươi tuổi , giống như loại này nữ nhân tiếng hét đại biểu cho cái gì, đương nhiên rất rõ ràng.

Nữ nhân tiếng hét càng lúc càng lớn, rất nhanh liền áp qua va chạm thanh âm, dán tại bên tai gỗ lim cửa phòng ván cửa, giống như là tại mãnh liệt run rẩy như vậy, chấn động càng trở nên kịch liệt lên, thậm chí đều dẫn hắn lỗ tai sinh ra cộng hưởng, trong tai mặt ong ong vang lên.

Fernandin Neo lại nhìn liếc nhìn môn bảng hiệu, trong lòng nói thầm,“Đây là Matthew - Horner phòng không sai, vị này Hollywood đại minh tinh, tại cùng nữ nhân làm bừa?”

Tuy rằng nhìn không tới bên trong phát sinh cái gì, nhưng Fernandin Neo đoán cũng có thể đoán được, liền tại gỗ lim cửa phòng bên kia, Matthew - Horner khẳng định là đem một nữ nhân đặt ở cửa phòng phía sau, sau đó khởi xướng mãnh liệt nhất công kích, nữ nhân tại hắn duy trì liên tục không ngừng lửa đạn oanh kích dưới, thân thể liên tiếp va chạm gỗ lim cửa phòng, sau đó phát ra một loạt thanh âm.

Nghĩ đến đây, Fernandin Neo nuốt nước miếng một cái, có thể bị Matthew - Horner như vậy làm nữ nhân, nhất định là đại mỹ nữ đi?

Hắn rất lý giải chính mình kia vài các nữ đồng bào, một đám thiên tính nhiệt tình dâng trào, căn bản không lấy này coi trọng, giống Matthew - Horner này cấp bậc đại minh tinh, chỉ cần ngoắc ngoắc đầu ngón tay, phỏng chừng muốn cùng hắn cùng nhau Brazil nữ nhân, có thể chiếm cứ toàn bộ Copacabana bãi biển.

Nói không chừng, Matthew - Horner trong phòng không chỉ một người đâu......

Ngay lúc này, cửa phòng mặt sau tiếng hét đột nhiên trở nên cao vút lên, Fernandin Neo nhanh chóng dời đi dán tại trên ván cửa lỗ tai, cho dù là như thế, giống như khóc cao vút tiếng hô, như cũ xuyên thấu qua cách âm hiệu quả không tính gỗ lim cửa phòng, truyền đến hắn lỗ tai bên trong.

Giống như...... Giống như...... Cửa phòng sau nữ nhân tại trải qua lớn lao hưởng thụ.

Fernandin Neo ngốc ngốc đứng ở trước cửa, bởi vì này cao vút tiếng kêu giằng co thời gian rất lâu.

“Này Matthew - Horner giống như rất lợi hại bộ dáng a.” Hắn thì thào nói nhỏ,“Nghe thanh âm kia nữ nhân đều khiến hắn làm chết đi sống lại ......”

Cao vút tiếng hét càng ngày càng thấp, dần dần biến mất không thấy, Fernandin Neo áp chế không trụ trong lòng hảo kỳ, lỗ tai lại dán đến trên ván cửa.

Vành tai vừa tiếp xúc đến ván cửa, hắn liền cảm nhận được ván cửa tại lấy cực cao tần suất nhanh chóng chấn động, ẩn ẩn còn có thể nghe được cao vút kêu to chuyển thành trầm thấp thở dốc.

Fernandin Neo hít sâu một hơi,“Còn đang tiếp tục? Này sức chiến đấu không khỏi quá cường hãn đi?”

Oành --

Giống như có cái gì đó trực tiếp nện ở trên cửa, Fernandin Neo cảm giác chính mình lỗ tai đều phải chấn điếc, nhanh chóng lắc lư đầu rời xa gỗ lim cửa phòng.

Dần dần, cửa phòng tiếng đánh tiêu thất, tầng trung lại khôi phục im lặng.

Tiếp, Fernandin Neo lại đem lỗ tai dán ở trên cửa, mơ hồ nghe được một nam một nữ nói chuyện thanh âm, nhanh chóng di động cước bộ, trở lại chính mình vệ sinh bên cạnh xe, hạ thấp người đùa nghịch vừa máy hút bụi, giả bộ một bộ đang tại thanh lý vệ sinh bộ dáng.

Theo sau, mở cửa thanh âm từ phía trước truyền tới, một nam một nữ đối thoại tiếng vang lên.

“Matthew, ngươi quá tuyệt vời !” Nữ nhân đối nam nhân miệng đầy khen ngợi,“Ta luôn luôn không giống hôm nay như vậy......”

Nói đến một nửa, nữ nhân liền nhịn không được cười khanh khách lên, trong tiếng cười mang theo thỏa mãn, khiến Fernandin Neo cảm giác nàng vừa trải qua nhân thế gian lớn nhất hưởng thụ như vậy.

Nam nhân thanh âm cũng truyền đến Fernandin Neo lỗ tai bên trong,“Buổi tối chúng ta lại tiếp tục a. Adriana - Lima tiểu thư, của ngươi nhiệt tình dâng trào, đã đem ta hòa tan .”

Adriana - Lima?

Nghe được cái tên này, Fernandin Neo hơi hơi ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn về phía trước, đầu tiên nhìn thấy là một vĩ ngạn giống như núi cao như vậy cao ngất nam nhân bóng dáng, liền tại nam nhân bên cạnh, một để màu đen tóc dài cao gầy nữ nhân, đang bị nam nhân ôm lấy mảnh khảnh vòng eo.

Kia nữ nhân dáng người vô cùng tốt, lộ tại quần đùi jean bên ngoài một đôi chân vừa dài vừa thẳng, chính là Brazil cao nhất siêu mẫu Adriana - Lima.

Đây là sở hữu Brazil nam nhân trong mắt nữ thần !

Fernandin Neo nhiệt huyết xung đầu, ngốc ngốc nhìn Adriana - Lima, trong lúc nhất thời căn bản di không ra ánh mắt.

Giống Adriana - Lima như vậy nữ thần cấp bậc tồn tại, nếu có thể khiến hắn hôn một chút, liền tính là thiếu sống mười năm đều nguyện ý.

Oành --

Gỗ lim cửa phòng đóng kín thanh âm vang lên, Matthew - Horner ôm Adriana - Lima mảnh khảnh vòng eo, từ hắn bên cạnh trải qua.

Hai người đi qua thời điểm, Fernandin Neo nhìn xem rõ ràng, Matthew - Horner nguyên bản đặt ở Adriana - Lima trên thắt lưng tay, đang tại hướng bên dưới di động, khi bọn hắn rẽ đến thang máy gian thời điểm, Matthew - Horner tên khốn kiếp này tay, đã lọt vào quần đùi jean bên trong.

“Tên hỗn đản này ! này sắc lang !”

Fernandin Neo nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng mắng chửi một câu, sau đó về tới hiện thực, kia gian xa hoa phòng bên trong liền đi ra Matthew - Horner cùng Adriana - Lima hai người, vừa tại phía sau cửa cái kia nữ nhân, tất nhiên là Adriana - Lima không thể nghi ngờ.

Hắn nữ thần, sở hữu Brazil nam nhân nữ thần, liền như vậy bị Matthew - Horner đặt ở phía sau cửa......

Kết quả như vậy, khiến Fernandin Neo trong lúc nhất thời khó có thể nhận, Adriana - Lima không phải tuyên bố nàng vẫn là xử nữ, kiên trì muốn hôn sau mới có thể có phu thê hành vi sao?

Khó có thể nhận sau, lại là một trận hâm mộ ghen tị hận, thử hỏi nào Brazil nam nhân không tưởng cùng Adriana - Lima xâm nhập trao đổi một phen?

Fernandin Neo ấn động máy hút bụi cái nút, máy hút bụi phát động thanh âm, triệt để khiến hắn phản hồi đến hiện thực, Brazil nam nhân nữ thần, đã bị đến từ Hollywood đại sắc lang cấp ăn......

Theo sau, hắn thở dài một hơi, giống hắn loại này nhân, đối mặt Adriana - Lima, cũng chính là ngẫm lại mà thôi.

Cùng loại Adriana - Lima như vậy nữ nhân, còn không phải là vì Matthew - Horner loại này khốn kiếp nam nhân chuẩn bị sao?

Fernandin Neo tại khách sạn công tác nhiều năm, Brazil người mẫu cũng gặp qua không phải một hai, nhưng nào Brazil người mẫu không phải thượng vội vàng thảo Hollywood các đại minh tinh niềm vui? Trước có Gisele - Bündchen, hiện tại có Adriana - Lima, chẳng sợ ngày mai nhìn thấy Alessandra Ambrosio cùng Hollywood đại minh tinh làm cùng một chỗ, hắn cũng sẽ không lại cảm giác ngoài ý muốn .

“Ai......”

Fernandin Neo lắc lắc đầu, muốn thượng như vậy nữ nhân, không có một đại minh tinh hoặc là phú hào thân phận, tưởng đều không muốn tưởng a.

Hắn không lại đi làm mộng tưởng hão huyền, thanh lý hoàn khu vực này, đẩy vệ sinh xe tiếp tục hướng phía trước đi, Adriana - Lima là hắn nữ thần không giả, nhưng trừ ảo tưởng ngoài, hắn lấy cái gì đi từ kia chỉ Hollywood đại sắc lang trong tay đi cứu vãn nữ thần?

Đại khái Adriana - Lima bản nhân cũng rất hưởng thụ cùng Matthew - Horner làm cùng một chỗ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 450: Đỉnh Cấp Hưởng Thụ

Ra khách sạn, Matthew cùng Adriana - Lima xuyên qua một điều đường cái, đi tới đối diện Copacabana bãi biển, có lẽ là Brazil nhân thiên ** mạn dâng trào, không chỉ là trên bãi biển, ngay cả bờ biển phụ cận trên đường, cũng tùy ý đều có thể nhìn thấy thân xuyên bikini Latin nữ lang.

Tiến vào bãi biển khu vực, Adriana - Lima mang theo Matthew đi đến một lộ thiên tửu ba tiền, tùy tay cho lão bản tiểu phí, khiến tửu ba vì bọn họ cung cấp một loạt phục vụ.

“Đối Brazil người đến nói.” Adriana - Lima cũng không đi phòng thay quần áo, liền ở nơi này cởi bỏ quần đùi jean nút đồng, biên cởi ra quần cụt, vừa đối Matthew nói,“Này mấy bia tửu ba người đều là có thể tín nhiệm bằng hữu.”

Nàng cởi quần đùi jean, tùy tay ném tại trên ghế, lại hất lên bó sát người T-shirt, thoát xuống dưới.

Ngắn ngủi nửa phút thời gian, Adriana - Lima liền biến thành gợi cảm nóng bỏng bãi biển nữ lang, nàng tựa hồ làm quen này mấy, tựa như đại bộ phận Brazil nữ lang như vậy, hoàn toàn liền không để ý trước công chúng thoát y.

Adriana - Lima không để ý, Matthew làm một danh nam nhân, liền lại càng không để ý , hắn thuần thục liền cởi đại quần cụt cùng ngắn tay T-shirt, lộ ra một thân cường tráng cơ nhục.

Tuy rằng tháng sáu là Rio de Janeiro mùa đông, nhưng giữa trưa dương quang chiếu lên trên người, một điểm đều không lãnh, thậm chí còn có điểm sái.

Tửu ba một danh nữ phục vụ cầm phong bế túi lại đây, bang Matthew cùng Adriana - Lima thu hảo quần áo, tạm thời do tửu ba bảo quản.

Copacabana bãi biển là New York tối có danh bãi biển chi nhất, nhưng dài đến vài km trên bãi biển, phòng thay quần áo ít ỏi không có mấy, rất nhiều đến trên bãi biển nam nam nữ nữ, hoặc là trực tiếp mặc bikini lại đây, hoặc là liền tùy tiện tìm chỗ cởi áo.

Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là lợi dụng cùng loại bờ cát tửu ba.

“Ngươi dáng người thật tuyệt.” Matthew nhìn về phía Adriana - Lima, Adriana - Lima thân xuyên màu vàng đồ bơi, tuyệt đối nhỏ đến không thể lại nhỏ, không khỏi tán thưởng nói,“Dáng người tỉ lệ dứt khoát hoàn mỹ.”

Đối mặt này đẳng cấp nữ model, tuyệt đại bộ phận Hollywood nữ diễn viên dáng người chỉ có bị miểu sát phân, hắn xem như minh bạch Leonardo - DiCaprio vì sao chuyên môn tìm nữ model, nhất là VS Thiên Sứ siêu mẫu xuống tay .

Này mấy nữ model nhìn liền đẹp mắt, hơn nữa không phải bài cốt loại hình, xâm nhập trao đổi lên cũng là cao nhất hưởng thụ.

Có vẻ VS Thiên Sứ siêu mẫu có không ít tới, về sau lịch phát hành cho phép mà nói, có phải hay không mỗi năm đều đến Victoria's Secret show đi lên xem xem?

“Chúng ta đi trên bờ cát sái hội?”

Matthew chỉ chỉ Bích Lam sắc đại hải, nhìn thấy Adriana - Lima gật đầu, thò tay kéo nàng triều tửu ba phụ cận bờ cát y khu đi qua, hai người tay nắm tay, phảng phất là thân mật tình lữ như vậy.

Trên bãi biển nhân rất nhiều, bất quá không mấy người chú ý Matthew cùng Adriana - Lima.

Nơi này nhân trời sinh liền thích cuồng hoan, nam nam nữ nữ không yêu trạch ở nhà, mà là thích đi ra bên ngoài, hơn nữa cuồng hoan là từ buổi sáng liền bắt đầu , vô luận nam nữ già trẻ, không chống dù che nắng, không dựng giường gấp, không điếm vải nilon, tùy ý tìm khối đất trống liền nằm ở ngân sắc tế nhuyễn trên bờ cát tùy ý Thái Dương bạo sái, tận tình hưởng thụ dương quang, bờ cát cùng gió biển.

Rio de Janeiro mĩ nữ như mây, tùy ý đều có thể gặp màu da bất đồng, phi thường đẹp mắt mĩ nữ, để người không kịp nhìn, đẹp không sao tả xiết.

Tuyệt đại đa số Brazil nữ lang xuyên trang phục đều rất đơn giản, lớn mật, gợi cảm, đản ngực lộ lưng là chủ lưu, kim đồng sắc làn da lộ ở bên ngoài, dưới ánh mặt trời phiếm mê người sáng bóng. Nếu Rio de Janeiro trên đầu đường nhìn thấy xích bạc soái ca hoặc là thân ba điểm thức mĩ nữ, không cần ngạc nhiên cái gì, có lẽ một thân hàng hiệu xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bọn họ mới sẽ cho rằng là “Dế nhũi”.

Đặc biệt là tại Copacabana trên bãi biển, bikini chi mật độ, mĩ nữ chi phần đông, bại lộ chi nóng bỏng, hương diễm chi mê muội, liên Matthew này tại Hollywood pha trộn nhiều năm người đều vì này tán thưởng, tựa như Adriana - Lima như vậy, các nàng bikini vải dệt tỉnh chi lại tỉnh, thiếu chi càng thiếu.

Rất nhiều địa phương đồ bơi là “Gỡ ra đồ bơi xem mông,” Mà Adriana - Lima đẳng Brazil các nữ lang là “Gỡ ra mông xem đồ bơi”.

Matthew tìm hai trương vị trí tương đối hảo bờ cát y, Adriana - Lima mở ra tùy thân mang bao bao, tìm ra kem chống nắng, Matthew lập tức tiếp qua, nói,“Ta giúp ngươi.”

Từ một Hollywood đại minh tinh thay chính mình bôi kem phòng cháy nắng, kia cũng là một loại hưởng thụ.

Adriana - Lima cười nói,“Hảo a.”

Nàng phiên thân ghé vào bờ cát ghế bên trên, phản thủ cởi bỏ đồ bơi móc treo, đem cao thấp phập phồng phía sau lưng không hề có giữ lại hiện ra ở Matthew trước mặt.

Matthew vi Adriana - Lima phía sau lưng bôi lên kem chống nắng, đột nhiên đến gần nàng bên tai, thấp giọng nói,“Thân ái , ngươi rất mê người , không bằng ở trong này......”

Cho dù là nhiệt tình nóng bỏng Brazil nữ lang, lời này cũng khiến Adriana - Lima vì này cả kinh, lập tức xoay người ngồi dậy, nhìn chằm chằm Matthew nói,“Ngươi điên rồi sao?”

Matthew nhún vai, nói,“Lima, của ngươi dáng người thật sự là quá tuyệt vời.” Hắn cười cười, còn nói thêm,“Hơn nữa kỹ xảo cũng một cấp bổng.”

Đại khái là thường niên tiến hành người mẫu hình thể đắp nặn huấn luyện, Adriana - Lima mềm dẻo tính đặc biệt hảo, có thể sử dụng ra rất nhiều khó có thể tin tưởng động tác.

“Cám ơn.” Adriana - Lima thản nhiên tiếp nhận Matthew khen ngợi.

“Quay lại đi thôi.” Matthew làm thủ thế, đẳng Adriana - Lima phiên thân ghé vào bờ cát ghế, tiếp tục vì nàng vẽ loạn kem chống nắng, bỗng nhiên nhớ tới [GQ] trên tạp chí phỏng vấn, nói,“Ta đoạn thời gian trước xem qua của ngươi phỏng vấn, mặt trên ngươi giống như nói......”

Hắn cố ý tạm dừng một chút, Adriana - Lima một điểm đều không xấu hổ, nói thẳng,“Ngươi là nói [GQ] phỏng vấn.”

Không đợi Matthew hỏi cái gì, nàng liền nói,“Giới người mẫu cạnh tranh đặc biệt kịch liệt, theo ta điều kiện không sai biệt lắm người mẫu nơi nơi đều là, không nói khác, liền tính ta ký ước Victoria bí mật, rất nhiều người điều kiện một điểm không thể so ta kém.”

Lời này nói được một điểm đều không giả, Matthew cũng rất đồng tình Adriana - Lima quan điểm.

Adriana - Lima thoáng di chuyển hạ thân thể, còn nói thêm,“Làm một người mẫu, như thế nào tài năng cho người lưu lại ấn tượng? Thai bộ? Dáng người? Khuôn mặt? Cho nên, ta muốn cho mình xác lập một nhãn, một không giống bình thường nhãn, để người nhìn thấy ta liền biết ta là ai, biết ta ở trong giới người mẫu là phi thường đặc biệt một.”

Chính nàng liền nở nụ cười,“Loại sự tình này thật giả cũng không trọng yếu, lại có thể cho ta mang đến cự đại chỗ tốt, hơn nữa ta xác thật xuất thân một Thiên Chúa giáo gia đình, có như vậy một nhãn, ta sẽ có được càng cao xác nhận độ.”

Matthew tối hôm qua cùng nay giữa trưa, đều cùng Adriana - Lima xâm nhập trao đổi qua, tự nhiên biết cái gọi là xử nữ chi thuyết, cũng liền là nói nói mà thôi.

Quay đầu ngẫm lại, người mẫu cơ bản nhất tố dưỡng là muốn có thể tại trước công chúng dưới toàn quả thay quần áo, rất nhiều người vì có thể càng tiến thêm một bước, tùy ý lên giường cơ hồ là cơm thường, hơn nữa giới người mẫu bản thân liền so Hollywood càng thêm hỗn loạn.

Huống hồ, Adriana - Lima mấy năm trước còn tham gia qua Ronaldo hôn nhân, trực tiếp đem Ronaldo làm ly hôn......

Matthew lắc lắc đầu, không lại tưởng việc này, hắn cũng không phải tìm Adriana - Lima làm bạn gái.

Theo sau trong vài ngày, Matthew tạm thời đem công tác thả phóng, nhiều tại Rio de Janeiro dừng lại vài ngày, thậm chí tại phản hồi Los Angeles cuối cùng một ngày, cùng Adriana - Lima căn bản là không ra khách sạn căn hộ, phía trước phía sau triệt để xâm nhập trao đổi một phen.

Từ Adriana - Lima trên người, Matthew cảm nhận được một siêu mẫu có khả năng mang đến thị giác cùng sinh lý hưởng thụ, trải qua nghiêm khắc tố hình huấn luyện siêu mẫu dáng người, là tuyệt đại đa số Hollywood nữ tinh không thể so sánh , quá khứ này vài năm, hắn thật sự là quá mức xem nhẹ người mẫu này giới .

Nói lên, vẫn là Leonardo - DiCaprio gã này, càng hiểu được phao cái dạng gì nữ nhân có thể mang đến càng lớn hưởng thụ.

Victoria's Secret siêu mẫu Thiên Sứ, nói cái gì cũng không thể khiến Leonardo - DiCaprio chuyên hưởng a.

Trừ cuối cùng một ngày, Matthew còn tại Adriana - Lima dẫn dắt dưới, đi Rio de Janeiro các nổi tiếng cảnh điểm nhìn nhìn, hắn đối Latin thức chậm tiết tấu sinh hoạt, cũng có nguyên vẹn thể nghiệm.

Nơi này nhân nhiệt tình dâng trào, đồng thời lại tản mạn biếng nhác, tuyệt đối là toàn thế giới thích hợp nhất hưu nhàn nghỉ phép hảo nơi đi.

Đương nhiên, tiền đề là an toàn muốn có bảo đảm, nơi này giàu nghèo chênh lệch lớn đến làm người ta giận sôi, phạm tội cùng bạo lực sự kiện càng là ùn ùn.

Làm một vị Hollywood ngôi sao, vẫn là phi thường có tiến tới tâm, muốn đạt được càng nhiều danh lợi đại minh tinh, Matthew không có khả năng tại Rio de Janeiro nhiều đãi, rất nhanh kết thúc cùng Adriana - Lima ngắn ngủi quan hệ, phản hồi Los Angeles, vi sắp đến từ thiện đấu giá làm chuẩn bị.

Đấu giá vẫn là Matthew - Horner nạn dân quỹ hội hòa Matthew - Horner nhi đồng từ thiện ngân sách hội thành lập nghi thức, tất nhiên muốn lấy chính thức tiệc tối tình thế cử hành.

Tuy rằng làm đoạn thời gian phủi chưởng quầy, nhưng tại Amanda phối hợp thao tác dưới, hết thảy chuẩn bị công tác dĩ nhiên sắp xếp.

“Sở hữu chụp phẩm, chúng ta đã đăng ký tạo sách, hơn nữa chế tác chuyên môn bản thuyết minh.” Amanda ngồi ở văn phòng trên ghế sô pha, đối Matthew nói,“Mỗi một tới tham gia tiệc tối khách quý, đều có thể được đến một phần chụp phẩm tường giải, này cũng có lợi cho bọn họ khẳng khái mở hầu bao.”

Matthew đối với Amanda chuẩn bị công tác, vẫn là tương đương hài lòng .

Amanda tiếp tục nói,“Trừ danh nhân nhân vật nổi tiếng, Helen còn liên hệ đến rất nhiều chủ lưu truyền thông nổi danh phóng viên, tuy rằng chúng ta hạn chế quay chụp, nhưng bọn họ đều đáp ứng sẽ trình diện.”

Loại này thoạt nhìn cao lớn thượng hoạt động, tự nhiên không thể lại đem đưa tin quyền bán cho TMZ loại này trang web, lúc đó không duyên cớ kéo thấp mấy cái cấp bậc.

Matthew nghĩ nghĩ, hỏi,“Có hay không dự lưu nhất định chỗ ngồi?”

“Có, ta suy xét qua.” Amanda nhẹ nhàng gật đầu,“Khả năng sẽ có chưa thu đến chúng ta mời danh nhân tiến đến, ta đã để người dự lưu ghế ngồi.”

Đây là được chú ý từ thiện đấu giá, dù cho đến là cừu địch, cũng không khả năng công nhiên cự tuyệt.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 451: Siêu Cao Quy Cách

Thái dương vừa mới chìm vào đại hải, tới gần bờ biển Santa Monica phú hào khu Thiên Sứ chi dực hội sở cửa chính phía trước, đã sáng lên giống như ban ngày ngọn đèn, tại ngọn đèn chiếu rọi xuống, màu đỏ thảm phô đi ra ngoài chừng một trăm thước Anh xa, thảm đỏ hai bên dùng lâm thời dải cách ly cuốn lên, mỗi cách hai mươi thước Anh đều có một danh mặc màu đen tây trang công tác nhân viên đứng thẳng, để duy trì trật tự.

Bởi vì đêm nay tới được phóng viên thật sự nhiều lắm, không tính có tư cách tiến nhập từ thiện đấu giá hội trường cao nhất truyền thông phóng viên, chỉ riêng tụ tập tại thảm đỏ hai bên phóng viên, liền có mấy trăm nhân nhiều.

Một khiêng máy quay phim đầu trọc hắc nhân quay chụp dưới hội sở cửa, bên cạnh cầm máy ảnh người da trắng phóng viên đâm hắn một chút, nói,“Mau nhìn, có khách quý đến !”

Đầu trọc hắc nhân lập tức quay lại máy quay phim, màn ảnh nhắm ngay trước thảm đỏ đoan, một chiếc màu đen Benz xe hơi vững vàng dừng ở trước thảm đỏ mặt, lập tức có người tiến lên kéo ra cửa xe, mang kính mắt Johnny - Depp dẫn đầu xuống xe, tiếp lại từ trên xe dắt xuống một bảy tám tuổi tiểu cô nương, cùng nhau đi lên thảm đỏ.

“Ta thắng, Max.” Đầu trọc hắc nhân hắc hắc cười nói,“Thứ nhất đến là Johnny - Depp !”

Gọi là Max phóng viên vỗ dưới đầu, nói,“Đáng chết, ta sớm nên nghĩ đến là Depp !”

Đầu trọc hắc nhân màn ảnh nhắm ngay Johnny - Depp nắm tiểu cô nương, riêng cho nàng một đặc tả, hỏi,“Đây là Depp nữ nhi sao?”

“Không sai, đây là Lily - Depp.” Max cũng tại quay chụp nữ hài,“Nghe nói là Matthew - Horner giáo nữ.”

Này hai người vừa từ bọn họ trước mặt trên thảm đỏ trải qua, lại một chiếc Benz xe hơi dừng ở trước thảm đỏ, từ trên xe xuống dưới một cao một thấp hai hình nam.

“Này là ai?” Đầu trọc hắc nhân hảo kỳ hỏi.

“Hai không thế nào nổi danh diễn viên, James - McAvoy cùng Michael - Fassbender.” Max hiển nhiên nghiên cứu qua Matthew giới xã giao,“Theo ta với ngươi nói qua Matthew - Horner bạn bè !”

Nghe nói này hai người không nổi danh, đầu trọc hắc nhân lập tức mất đi quay chụp hứng thú.

Theo sau một chiếc ô tô, đưa tới một tóc đen lam mâu nữ hài, đầu trọc hắc nhân lập tức đem máy quay phim tiêu điểm nhắm ngay nữ hài cực đại trước ngực, kia hai đoàn chỉ có thể dùng vĩ ngạn đến hình dung.

“Nàng là ai?” Đầu trọc hắc nhân hỏi.

Max vừa dùng máy ảnh quay chụp, vừa nói,“Alexandra - Daddario, cùng Matthew - Horner cùng một trù tính công ty tiểu diễn viên.”

Tóc đen lam mâu nữ diễn viên dần dần đi xa, đầu trọc hắc nhân lại nhắm ngay trước thảm đỏ phương, lần này tới được là một có chút gầy nam diễn viên, vội vàng nói,“Ta nhận thức hắn, Ben Foster, tháng trước phát hành [ X-Men 3: Tử chiến đến cùng ] trung đóng vai Thiên Sứ.”

“Tính ngươi có điểm kiến thức.” Max khó được khích lệ đầu trọc hắc nhân một câu.

“Di, quái.” Đầu trọc hắc nhân đầu tiên là phát ra kỳ quái thanh âm, tiếp còn nói thêm,“Ngươi có hay không phát hiện, trừ Johnny - Depp, hiện tại đến đều là chút không có danh khí tiểu diễn viên, nên sẽ không đêm nay đến đều là chút này đẳng cấp diễn viên đi?”

Max không nói gì, bởi vì này khi đi tới một người, ngay cả hắn này kiến thức rộng rãi người đều gọi không ra danh tự.

Bởi trừ Johnny - Depp, tới được một đám đều là vô danh hạng người, thảm đỏ hai bên có vẻ đặc biệt im lặng, trật tự cũng phi thường tốt, một điểm cũng không có truyền thông phóng viên tụ tập khi tất không thể thiếu bận rộn cảnh tượng.

Đại bộ phận phóng viên đều giống đầu trọc hắc nhân cùng Max như vậy, làm theo phép quay chụp hiện trường ảnh chụp.

Đầu trọc hắc nhân dứt khoát tạm thời đóng kín máy quay phim, này mấy tiểu nhân vật, căn bản không có quay chụp giá trị, hoàn toàn là tại lãng phí pin lượng điện cùng từ kiểm kê tài sản trữ không gian.

Nhìn thấy lại một xa lạ gương mặt hành lang, hắn không khỏi đối Max nói,“Matthew - Horner chẳng lẽ liền dựa vào một Depp giữ thể diện sao?”

Max nhún vai,“Ai biết được.”

Hắn biết Matthew - Horner hướng rất nhiều người phát ra mời, nhưng có bao nhiêu nhân sẽ tham gia, này liền không rõ ràng .

Đầu trọc hắc nhân thẳng lắc đầu,“Không có đầy đủ đại bài cùng nhân vật nổi tiếng giữ thể diện mà nói, buổi party này cách điệu muốn hạ thấp mấy cái cấp bậc .”

Max tuy rằng không nói gì thêm, nhưng cũng thu hồi máy ảnh, bởi vì này đoạn thời gian xuống xe người đi tới, thật sự không có quay chụp giá trị.

Chẳng lẽ Matthew - Horner mời nhân đại bộ phận đều cự tuyệt , cho nên lâm thời tìm những người này đến góp đủ số?

Cứ việc hắn có ý nghĩ như vậy, lại không có rời đi ý tứ, ai biết mặt sau hay không sẽ có trọng lượng cấp nhân vật xuất hiện?

“Không có ý tứ, không có ý tứ a.” Đầu trọc hắc nhân còn tại nói thầm,“Trận này dạ hội đến hiện tại đều tại tẻ ngắt, phỏng chừng......”

Hắn mà nói còn không có nói xong, tụ lại tại hội sở trước thảm đỏ mặt số lượng không nhiều Matthew - Horner fan, đột nhiên bộc phát ra như sơn hô hải khiếu tiếng hô, này tiếng hô vang dội trình độ, phảng phất Matthew - Horner bản nhân đích thân tới như vậy.

Bởi cách hơi có chút cự ly, vừa chạy đến Benz ô tô cửa xe còn chưa mở ra, đầu trọc hắc nhân căn bản thấy không rõ bên trong tọa là ai, chỉ có thể xuyên thấu qua cửa sổ xe thủy tinh, mơ hồ phân biệt ra đó là để tóc dài nữ nhân.

“Này là ai?” Đầu trọc hắc nhân hảo kỳ nhìn về phía bên kia,“Chẳng lẽ là Keira - Knightley, phỏng chừng Matthew - Horner dùng đến xưng mặt bàn nhân, cũng chính là [ Cướp biển vùng Caribbean ] trong kịch tổ hai vị diễn viên chính .”

Có nhân viên bảo vệ lúc này tiến lên kéo ra cửa xe, một ngọt ngào trung lại mang theo khêu gợi nữ nhân đi xuống xe, sau đó triều thảm đỏ bước ra bước đầu tiên.

Đầu trọc hắc nhân ngẩn người, Max cũng ngẩn người, hiện trường sở hữu phóng viên đều có trong nháy mắt sững sờ.

Tựa hồ tất cả mọi người không thể tin được, vị này nhạc Pop siêu cấp thiên hậu sẽ ở chỗ này hiện thân !

“Điều này sao có thể, bọn họ không phải rất nhiều năm trước liền chia tay sao?” Đầu trọc hắc nhân thì thào nói nhỏ,“Britney - Spears như thế nào sẽ đến?”

Max là khứu giác cùng liên tưởng đều đặc biệt xuất sắc giải trí phóng viên, lập tức nói,“Chẳng lẽ Britney cùng Matthew - Horner ngầm còn tại kết giao?”

Đầu trọc hắc nhân lắc đầu, nhắc nhở nói,“Không có khả năng đi, ngươi quên , mấy ngày hôm trước còn có báo chí đăng Matthew - Horner cùng Adriana - Lima cùng du Rio de Janeiro ảnh chụp.”

“Nhanh lên, Britney lại đây !” Max vỗ đầu trọc hắc nhân một chút,“Nhanh lên quay chụp !”

Phía trước chỉ lo sửng sốt , đầu trọc hắc nhân máy quay phim còn không có mở ra, luống cuống tay chân khởi động máy, sau đó điều chỉnh màn ảnh nhắm ngay Britney, biên chụp còn vừa nói,“Matthew - Horner cái kia gia hỏa thật để người hâm mộ, phao qua nữ nhân giống như đều là đại minh tinh a !”

Max gật gật đầu,“Britney nếu đến, trận này dạ hội ngày mai tuyệt đối là nhiệt điểm ! Britney hôm nay tại nhạc Pop, nhưng là không thua gì Madonna tồn tại ! nàng tới tham gia bạn trai cũ tiệc tối, khẳng định có thể gợi ra oanh động.”

Đầu trọc hắc nhân tuy rằng trong đầu thiếu căn huyền, nhưng cũng biết Matthew - Horner thêm Britney nhất định là đạn hạt nhân bạo tạc hiệu ứng.

Trong tay máy ảnh còn tại nhắm ngay Britney mạn diệu bóng dáng quay chụp, trước thảm đỏ lại truyền đến một trận hoan hô, tựa hồ lại có khó lường nhân vật xuất hiện , đầu trọc hắc nhân nhanh chóng quay lại màn ảnh, nhắm ngay bên kia.

Dáng người cao gầy, khí tràng hai mét bát Charlize - Theron vừa từ trên ô tô mặt xuống dưới.

“Chủ a......” Đầu trọc hắc nhân không khỏi không ra một bàn tay, tại trước ngực vẽ một Thập tự,“Vừa qua một nhạc Pop thiên hậu bạn gái cũ, hiện tại lại tới một Oscar ảnh hậu tiền vị hôn thê, này Matthew - Horner là tưởng để người ghen tị phát cuồng sao?”

Chung quanh phóng viên dứt khoát đều điên rồi, một đám không ngừng ấn xuống máy ảnh bước nhanh, trong lòng đồng thời tại phác thảo này thiên văn chương viết như thế nào tài năng oanh động.

Charlize - Theron nhất quán lãnh mặt, đi nhanh hướng phía trước đi, ẩn ẩn có thể nhìn thấy Britney - Spears bóng dáng, nguyên bản nàng xuất trướng thời gian muốn vãn, nhưng xuất phát thời điểm đến sớm một điểm, không nghĩ tới thiếu chút nữa đụng vào Matthew tên khốn kiếp này bạn gái cũ.

Nàng đương nhiên sẽ không xấu hổ, Hollywood đụng vào bạn trai cũ hoặc là bạn gái cũ rất tầm thường .

Huống hồ, nàng cùng Matthew tên khốn kiếp này chỉ là giả đính hôn mà thôi.

Theo Britney cùng Charlize - Theron xuất trướng, hắc nhân đầu trọc đã không có thời gian lại đi suy xét mặt khác , bởi vì theo sau tới được, cái nào đều là đỉnh đỉnh đại danh nhân vật.

Kim bài người sản xuất Jerry - Bruckheimer một mình tiến đến, nổi tiếng đạo diễn Gore - Verbinski mang theo thê tử đi lên thảm đỏ, England hoa hồng Keira - Knightley ngực vẫn là như vậy bình, Scarlett Johansson dùng thấp ngực trang sức thác trước ngực vĩ ngạn, David - Allison cùng Megan - Allison huynh muội như Larry - Allison như vậy cao điệu, Keanu - Reeves cùng đi qua như vậy lôi thôi lếch thếch, Mercedes Benz cùng Rolex Bắc Mĩ tổng giám trước sau từ trên thảm đỏ đi qua......

Sau đó, một ít hành vi đê điệu, quần áo bên trên lại thêu Liên Hiệp Quốc dấu hiệu nhân vội vã tiến vào hội sở.

“Thấy được sao? Tối trung gian cái kia Latin duệ.” Max cố ý nhắc nhở đầu trọc hắc nhân cần quay chụp trọng điểm mục tiêu,“Đó là Liên Hiệp Quốc nạn dân thự tân nhậm chuyên viên !”

Đầu trọc hắc nhân khơi mào hai điều đạm lông mi,“Liên Hiệp Quốc nạn dân thự tối cao quan viên đều đến? Lần này tiệc tối cấp bậc lại muốn cất cao a......”

Hắn vừa dứt lời, chung quanh có phóng viên la lớn,“Mau ! mau chụp trước thảm đỏ mặt, Leonardo đến !”

“Cái gì?” Đầu trọc hắc nhân dứt khoát không thể tin được chính mình lỗ tai, trong tay lại theo bản năng chuyển qua máy quay phim màn ảnh,“Leonardo như thế nào sẽ đến? Không có nghe nói hắn cùng Matthew - Horner có giao tình a?”

Nhưng hắn ánh mắt, đã thấy được Leonardo - DiCaprio khuôn mặt tuấn tú.

Càng không thể tin tưởng còn tại mặt sau, trung gian cách một toàn mĩ từ thiện tổng hội nhân sau, đại danh đỉnh đỉnh Tom - Cruise đến !

Nhìn thấy Tom - Cruise lộ mê người mỉm cười, triều chung quanh vẫy tay, đầu trọc hắc nhân quay chụp khi, tựa hồ còn khó tin tưởng,“Matthew - Horner thế nhưng thỉnh đến nhiều như vậy đại nhân vật?”

Này cùng hắn phía trước tưởng hoàn toàn bất đồng a.

Nhưng sửng sốt vừa mới bắt đầu, theo sau một chiếc Benz ô tô, đem Tom - Hanks cùng Steven - Spielberg cùng nhau kéo đến trước thảm đỏ.

Sau đó, còn có Oprah, Ridley - Scott đợi đã (vân vân).

Trận này từ thiện tiệc tối, dứt khoát biến thành Oscar trao giải điển lễ.

Đầu trọc hắc nhân chỉ có thể đối Max nói,“Chúng ta năm đó tại bãi biển tiền chụp lén Matthew - Horner cùng Keira - Knightley khi, nghĩ tới hắn sẽ có hôm nay?”

Max kiên định lắc đầu,“Không có.”

Thảm đỏ sắp kết thúc, đột nhiên một chiếc Cadillac chạy đến, từ trên xe xuống dưới quỷ tài đạo diễn Quentin - Tarantino cùng hắn hảo hữu Harvey - Weinstein.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 452: Mục Đích Cũng Không Đơn Thuần

Này gia tư nhân hội sở trong, có một gian có thể dung nạp mấy trăm nhân cự đại yến hội thính, Matthew cùng làm từ thiện ngân sách hội người phụ trách Amanda, cùng nhau đứng ở yến hội thính cửa, nghênh đón tiến đến trợ trận nhất chúng danh nhân nhân vật nổi tiếng.

“Của ngươi rất nhiều bạn gái cũ đều đến.”

Thừa dịp lúc này không có khách nhân lại đây, Amanda quay đầu mắt nhìn phía trước quá khứ Britney cùng Charlize - Theron, nói,“Mối tình đầu cùng phía trước vị hôn thê có phải hay không khó quên nhất ?”

Matthew không có trả lời, yến hội thính cửa tiến vào một mập mạp nữ hắc nhân, hắn cười nghênh đón, nói,“Oprah, ngươi có thể đến ta rất cao hứng .”

Thẳng thắn giảng, hắn cũng không nghĩ tới Oprah - Winfrey sẽ tiếp được mời.

Matthew cùng Oprah nắm tay, Oprah cười nói,“Ngươi làm những chuyện, có thể bang trợ rất nhiều Phi Châu nhân, ta nhất định phải duy trì ngươi !”

Nàng tiếp chuyển hướng Amanda,“Đây là của ngươi tân bạn gái, không giới thiệu một chút sao?”

Amanda vuốt vuốt ngang tai tóc ngắn, nói thẳng,“Ngươi hảo, ta là Amanda - Thomas, Matthew hai ngân sách hội người phụ trách.”

Oprah lập tức minh bạch chính mình lầm , nói,“Xin lỗi, Amanda tiểu thư.”

“Không quan hệ.” Amanda phi thường rộng lượng nói,“Winfrey nữ sĩ, ngươi có thể đến duy trì từ thiện sự nghiệp, chúng ta không thắng vinh hạnh.”

“Đây là ta phải làm .”

Oprah có vẻ phi thường rộng lượng, cùng Matthew cùng Amanda hàn huyên qua vài câu, trực tiếp đi tới cửa phụ cận tự nguyện quyên tiền xử, tại khung nhận quyên trên viết xuống mười vạn dollar.

Loại này quyên tiền là hoàn toàn tự nguyện , cũng là Hollywood từ thiện ngân sách hội thành lập khi thông dụng hạng mục.

Matthew trừ bị người công kích hoa tâm ngoài, cùng phía trước vào Leonardo - DiCaprio như vậy, công chúng hình tượng phi thường tốt, cho nên Amanda tại từ thiện ngân sách hội vận tác thượng, cũng tương đối bảo thủ, chọn dùng đều là USA đại bộ phận từ thiện ngân sách hội thành thục quen dùng thủ pháp.

Oprah lại không có cùng công tác nhân viên rời đi, ngược lại đi trở về, đối Matthew nói,“Từ vài năm trước, ta liền tại chờ ngươi tới tham gia của ta talk show, ngươi sẽ không khiến ta vẫn chờ đi xuống đi?”

Matthew cười nói,“Đương nhiên sẽ không.”

Oprah talk show đại danh, tại Bắc Mĩ có thể nói không người không biết không người không hiểu, muốn lên talk show nhân rất nhiều .

Bất quá, người đại diện Helen - Hermann không ở, Matthew cũng không khả năng tùy tiện hứa hẹn.

Kế tiếp, lại có một loạt trọng lượng cấp khách đến, trong đó không thiếu Tom - Cruise, Tom - Hanks cùng Steven - Spielberg loại này đứng đầu nhân vật, hai cái sau tại quay chụp Band of Brothers khi, cùng Matthew từng có giao tập.

Tom - Cruise như cũ mang theo hắn vị hôn thê, cùng Matthew hàn huyên qua đi, còn không quên nhắc nhở Matthew, khiến hắn tháng sau đúng giờ đi Hollywood danh nhân trung tâm tham gia hắn cùng Katie - Holmes hôn tiền party.

Nếu Tom - Cruise tới tham gia hắn từ thiện dạ hội, còn hào phóng nhận quyên hai mươi vạn dollar, Matthew cũng sẽ không đổi ý, đến lúc đó khẳng định muốn đi Hollywood danh nhân trung tâm xem xem.

Yến hội thính cửa vào người càng ngày càng thiếu, liền tại Matthew trước khiến Amanda rời đi, vi kế tiếp đấu giá đi làm chuẩn bị thời điểm, một diện mạo thanh kỳ trung niên nhân cùng một gã ục ịch đi vào yến hội thính.

“Hoan nghênh, Quentin.” Matthew nghênh lên đi trước cùng Quentin - Tarantino nắm tay, tiếp lại hướng bên cạnh Harvey - Weinstein vươn ra tay phải,“Ngươi hảo, Harvey.”

Harvey - Weinstein ở trên tay hắn nắm một chút, ngoài cười nhưng trong không cười nói,“Ngươi hảo, Matthew.”

Matthew không nghĩ tới, Harvey - Weinstein cũng đến, Amanda phát ra mời bên trong, có Quentin - Tarantino danh tự, lại không có Harvey - Weinstein.

Nhưng Harvey - Weinstein người đều đến, hiện trường còn có hàng loạt đến từ nổi danh truyền thông phóng viên, Matthew cũng không khả năng cự chi ngoài cửa.

Quentin - Tarantino cùng Harvey - Weinstein không có cùng Matthew nói thêm cái gì, rất nhanh liền tiến vào yến hội thính bên trong.

Charlize - Theron vừa cùng Johnny - Depp hàn huyên vài câu, theo sau hướng tới chính mình chỗ ngồi ở kia một bàn đi, bên chủ sự chỗ ngồi an bài rất có đặc điểm, nàng chỗ ngồi kề sát Keanu - Reeves.

Dọc theo hai hàng tượng Mộc Viên bàn ở giữa thông đạo, đi ra ngoài không bao nhiêu xa, Charlize - Theron nghe được có người tại kêu nàng.

“Theron tiểu thư.”

Nghe được này thanh âm, Charlize - Theron quay đầu xem qua, nhạc Pop siêu cấp thiên hậu Britney - Spears liền ngồi tại dựa vào gần thông đạo một cái bàn tròn biên, đối với nàng nói,“Có thể trò chuyện vài câu sao?”

Charlize - Theron nghĩ nghĩ, đi qua ngồi ở Britney bên cạnh, trực tiếp hỏi,“Có chuyện sao?”

Nàng cùng nhạc Pop chưa từng có cái gì liên lụy.

Britney một đầu tóc vàng phi trên vai, trang dung tinh xảo, minh ** nhân, nói,“Ngươi cùng Matthew còn tại kết giao?”

Charlize - Theron khẽ nhíu mày, nàng bỗng nhiên nghĩ tới, Britney cùng Matthew là mối tình đầu quan hệ, nói,“Không có, chúng ta đã giải trừ hôn ước , bất quá ngầm vẫn là bằng hữu.”

Xem đều Britney còn tưởng nói cái gì, Charlize - Theron giành trước nói,“Ngươi tính toán cùng Matthew lắp ráp?”

Britney lắc đầu,“Không có.” Nàng thấp cúi đầu, sau đó nói,“Ta chỉ là làm không rõ, hắn vì sao biến thành như bây giờ.”

Charlize - Theron minh bạch nàng ý tứ, khe khẽ thở dài, nói,“Hollywood nam tính ngôi sao, có mấy cái không phải như vậy.”

Britney nháy mắt không nói gì, Charlize - Theron chậm rãi đứng lên, hướng tới chính mình kia một bàn đi, nàng luôn luôn đều không phủ nhận, chính mình đối Matthew - Horner động qua chân tình, tựa như Matthew - Horner đối với nàng cũng động qua chân tình như vậy, nhưng nàng càng thêm rõ ràng Matthew - Horner làm người, cũng đoán được hôm nay cục diện.

Cùng như vậy hoa tâm nhân cùng một chỗ, được đến chỉ có thương tổn.

Nhìn Charlize - Theron đi xa, Britney quay đầu nhìn về phía đấu giá đài bên kia, Matthew tại cùng một danh để ngang tai tóc ngắn nữ nhân trao đổi, không khỏi lắc lắc đầu, có vẻ hai người chia tay sau, hắn bên cạnh luôn luôn liền không thiếu qua xinh đẹp nữ hài.

Nàng ánh mắt từ yến hội thính bên trong đảo qua, trước sau thấy được Rachel - McAdams, Jessica - Alba, Scarlett Johansson cùng gần nhất bị tiểu báo hâm nóng Adriana - Lima.

“Matthew tâm thật không là bình thường đại.” Britney lại lắc đầu.

Sau đó, nàng lại nhớ đến Charlize - Theron cuối cùng một câu, Hollywood các nam ngôi sao, cũng xác thật đều hình dáng này.

Huống hồ, Matthew hôm nay chẳng những đứng hàng nhất tuyến, Hollywood đại bộ phận người đều cho rằng hắn tương lai tinh đồ đàm nhưng, chỉ cần không phạm trí mạng sai lầm, vô cùng có khả năng trở thành một thương nghiệp phương diện cự tinh.

Cự tinh dựa vào không phải một bộ hai bộ điện ảnh hỏa bạo, mà là trường kỳ đại lượng tích lũy.

Ánh mắt lại dừng ở Matthew trên người, Britney nghiêng đầu suy ngẫm, lúc trước có từng có người nghĩ đến, Matthew - Horner có thể có hiện tại thành tựu?

Không chỉ nàng không hề nghĩ đến, Stefan - Spielberg cùng Tom - Hanks cũng không nghĩ đến.

“Tom......” Spielberg nâng viên phiến kính mắt, nói,“Ta nhớ rõ không sai mà nói, lúc trước là ngươi tại Band of Brothers thử vai trung gõ định Matthew - Horner đi?”

“Hắn trên người có một loại rất đặc biệt khí chất.” Tom - Hanks hồi tưởng lần đó thử vai,“Ta nhìn thấy hắn cái nhìn đầu tiên, liền xác định Ronald Speirs cái kia nhân vật không có hắn là không thể.”

Hắn lắc lắc đầu,“Bất quá ta cũng không nghĩ tới, mới ngắn ngủi vài năm thời gian, hắn liền hồng đến hiện tại tình cảnh.”

Spielberg chẳng những là đạo diễn cùng chế tác nhân, càng là điện ảnh công ty lão bản, tự có một bộ cân nhắc ngôi sao giá trị hệ thống, còn nói thêm,“Hắn rất giống là chín mươi niên đại Cruise, tuyển phim ánh mắt độc đáo, mặc kệ cổ trang vẫn là kịch hiện đại, tổng có thể box office đại bán.”

Nói tới đây, Spielberg nở nụ cười, cố ý đối Tom - Hanks nói,“Chờ hắn lại có mấy bộ điện ảnh thành công, Hollywood liền nhiều một có thể cùng ngươi sánh vai siêu cấp cự tinh .”

Tom - Hanks gật gật đầu, nói,“Thực ra ta rất xem hảo hắn, đây là một người thông minh. Matthew - Horner rõ ràng rất rõ ràng chính mình sở trường cùng khuyết điểm, hắn lựa chọn một loạt phim, đều xảo diệu che giấu kỹ xảo biểu diễn tương đối không đủ chỗ thiếu hụt, lại có thể đột xuất thậm chí mở rộng hắn sở trường. Hắn có hiện tại thành tích, tuyệt đối không phải trùng hợp, đây là một rất có năng lực cùng ánh mắt nhân.”

Làm nhiều năm hợp tác đồng bọn cùng hảo bằng hữu, Spielberg cùng Tom - Hanks ở giữa cũng không che che lấp lấp, nói,“Michael đoạn thời gian trước cùng hắn quay chụp qua một bộ phim quảng cáo, cũng phi thường thưởng thức Matthew - Horner, cực lực hướng ta đề cử hắn.”

Tom - Hanks không có mở miệng, này quan hệ đến DreamWorks quyết sách, hắn không thể ảnh hưởng lão bằng hữu phán đoán.

Tựa như Tom - Cruise như vậy, rất nhiều người tới tham gia Matthew trận này từ thiện tiệc tối, mục đích cũng không đơn thuần, Harvey - Weinstein cùng Quentin - Tarantino cũng thuộc về này một hàng ngũ.

Harvey - Weinstein nhìn Matthew bên kia, đối Quentin - Tarantino nói,“Nếu của ngươi tân phim trung, có thể có một như vậy box office hồng tinh làm nam chính......”

Quentin - Tarantino triều Matthew bên kia nhìn thoáng qua,“Khiến hắn biểu diễn biến thái sát thủ?” Hắn nghĩ nghĩ, nói,“Matthew - Horner xác thật là diễn sát thủ hảo tài liệu.”

Harvey - Weinstein nở nụ cười,“Đợi lát nữa ta đem Matthew đi tìm đến, chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện.”

Quentin - Tarantino nhẹ nhàng gật đầu,“Có thể.”

Harvey - Weinstein lại nghiêng mắt nhìn về phía Matthew bên kia, vị này nam ngôi sao thương nghiệp giá trị quá lớn, lớn đến hắn đều nhịn không được muốn lợi dụng hắn đến kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận.

Hắn là thương nhân, qua lại mấy năm nay lấy đến nhiều như vậy giải Oscar, vi luôn luôn đều không là nghệ thuật thành tựu, mà là thương nghiệp lợi nhuận.

“Các vị, chúng ta từ thiện tiệc tối sắp bắt đầu.”

Yến hội thính phía trước đấu giá trên đài, lúc này đứng lên một để ngang tai tóc ngắn cao gầy nữ nhân, lời của nàng qua đi, yến hội thính bên trong lập tức im lặng xuống dưới.

“Các nam sĩ, các nữ sĩ, các vị các bằng hữu !” Amanda lâm thời khách mời người chủ trì,“Hoan nghênh tham gia Matthew - Horner Phi Châu nạn dân quỹ hội hòa Matthew - Horner nhi đồng từ thiện ngân sách hội thành lập tiệc tối, phía dưới cho mời Matthew - Horner !”

Matthew bước đi thượng đấu giá đài, lấy kích tình bốn phía phương thức, bắt đầu một đoạn chuẩn bị hồi lâu diễn thuyết.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 453: Quả Quyết Cự Tuyệt

Phát biểu hoàn ngân sách hội thành lập diễn thuyết, Matthew tại một mảnh nhiệt liệt tiếng vỗ tay trung đi xuống đấu giá đài, kế tiếp còn có Liên Hiệp Quốc nạn dân thự chuyên viên Gutierrez đọc diễn văn, hắn hai từ thiện ngân sách hội trù bị thành lập trong quá trình, được đến qua Liên Hiệp Quốc nạn dân thự đại lực duy trì, loại này thời khắc như thế nào có thể thiếu được nạn dân thự tối cao quan viên đọc diễn văn?

Hắn vừa xuống dưới, Bella - Anderson liền thấu lại đây nói,“Quentin - Tarantino cùng Harvey - Weinstein vừa đi tìm ta, nói nếu ngươi phương tiện mà nói, hi vọng ngươi có thể đi bọn họ kia một bàn tọa tọa.”

Matthew ngẩng đầu nhìn hướng yến hội thính bên trái phía sau, bởi đến muộn nhất quan hệ, Quentin - Tarantino cùng Harvey - Weinstein một mình chiếm cứ một bàn.

“Ân.” Matthew gật gật đầu,“Ta biết.”

Nạn dân thự tối cao chuyên viên còn tại đọc diễn văn, hắn đương nhiên không thể hiện tại ly khai, đứng ở chủ nhân vị trí, thường thường dựa theo Gutierrez đọc diễn văn tiết tấu, đưa lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay.

Vẫn chờ đến Gutierrez đọc diễn văn kết thúc, yến hội chính thức bắt đầu, Matthew cùng một ít trọng yếu khách chào hỏi, lúc này mới đi Quentin - Tarantino cùng Harvey - Weinstein bên kia,

Matthew cùng này hai người khách sáo hai câu, ngồi ở bọn họ bên cạnh trên ghế, Harvey - Weinstein phía trước đánh qua vài lần giao tế, Quentin - Tarantino vẫn chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân.

“Harvey, Quentin.” Matthew đêm nay bề bộn nhiều việc, không có khả năng ở trong này đãi quá dài thời gian, dứt khoát trực tiếp hỏi,“Các ngươi tìm ta có việc?”

“Có chuyện.” Harvey - Weinstein vẫn là kia phó như cũ, đối mặt diễn viên khi bao giờ cũng là có chút kiêu căng, hắn chỉ chỉ Quentin - Tarantino,“Hắn có chuyện muốn với ngươi nói chuyện, chuyên môn khiến ta dẫn tiến một chút.”

Matthew nhìn Harvey - Weinstein liếc nhìn, đối với hắn làm vẻ ta đây cùng ngữ khí đều có chút bất mãn, lại không có biểu hiện ra ngoài, chung quy hắn hiện tại là chủ nhân.

Quentin - Tarantino là quái ca, bất quá cùng Harvey - Weinstein bất đồng, đối mặt Matthew khi vẫn treo tươi cười, nói,“Ta đi, nhìn ngươi diễn mấy bộ điện ảnh, rất đến cảm giác.”

Lời này nói được, khiến Matthew thiếu chút nữa cho rằng Quentin là đồng tính luyến.

“Ta liền tại tưởng, chúng ta có phải hay không muốn hợp tác một lần đâu?” Quentin - Tarantino rõ ràng không phải đang nói đùa,“Một biến thái sát thủ thế nào?”

Matthew xem qua Reservoir Dogs, Pulp Fiction cùng Kill Bill đợi điện ảnh, biết Quentin phim hướng đến không ấn lẽ thường ra bài, có thể nói độc lập điện ảnh giới kì ba.

Đương nhiên, hắn trong miệng kì ba là ca ngợi, mà không phải nghĩa xấu.

Quentin điện ảnh rất đặc biệt, thích phi thường thích, không thích đặc biệt đáng ghét, vừa vặn hắn thuộc về thích kia một loại.

Từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, hắn liền xem qua đại bộ phận Quentin phim, như là đột đột Hitler linh tinh , tương đương mang cảm.

Ký ức khắc sâu nhất , vẫn là Quentin - Tarantino đối với Madonna kia thủ [ giống như xử nữ ] ca khúc cá nhân chú giải.

“Một có thể nói XX máy móc phong trần nữ, gặp gỡ đã lâu đại JJ, lại khiến nàng phía dưới có cảm giác đau đớn, lẽ ra nàng không nên cảm thấy đau , loại này cảm giác đau đớn khiến nàng nhớ tới mới nếm thử trái cấm khi kinh nghiệm, cho nên gọi là: Giống như xử nữ.”

Nhìn thấy Quentin kia trương có thể trực tiếp khảm nạm đến lê thượng ruộng cày mặt, Matthew trong đầu không tự giác liền nhảy ra này đoạn lời.

“Biến thái sát thủ?” Matthew hảo kỳ hỏi,“Có thể chi tiết nói nói sao?”

Hắn đối Quentin phim rất cảm thấy hứng thú, nhưng biểu diễn mà nói, liền có tương đương nghi ngờ .

Quentin - Tarantino ngược lại là hứng thú mười phần,“Ta cùng Robert - Rodriguez tính toán hợp tác một bộ nơi xay bột điện ảnh, Robert quay chụp một bộ phim cương thi, ta quay chụp một bộ biến thái sát thủ phiến.”

Nghe hắn nói như vậy, Matthew bỗng nhiên nghĩ tới [ khủng bố tinh cầu ] cùng [ tử vong chứng cớ ] hai bộ phim.

Này hai bộ điện ảnh, từng cho hắn lưu lại qua cực kỳ khắc sâu ấn tượng, loại này ấn tượng chủ yếu đến từ hai phương diện, một là phim phi thường phi thường màu đen hoang đường, hai là chế tác quay chụp thô ráp trình độ.

Nếu nói Kill Bill cùng [ Dawn of the Dead ] linh tinh xem như B cấp phiến mà nói, kia hai bộ phim dứt khoát chính là tiểu xưởng sản xuất không hợp cách sản phẩm.

Quentin - Tarantino mặc kệ Matthew nghĩ như thế nào, thao thao bất tuyệt nói,“Này bộ phim nam chính, nguyên bản là không quá thành công Hollywood động tác diễn viên, kết quả trải qua nhất định kích thích sau, biến thành một thị huyết thành tính biến thái sát nhân cuồng, chuyên môn thông đồng lỗ mãng trẻ tuổi nữ hài, sau đó xử lý các nàng.”

Matthew nghe Quentin - Tarantino mà nói, tự hỏi một hồi, từng này hai bộ phim box office như thế nào, hắn cũng không biết, bất quá từ truyền lưu độ đi lên xem, khẳng định không phải siêu cấp đại bán tác phẩm, hơn nữa Quentin điện ảnh, thụ chúng phạm vi cũng không phải đặc biệt quảng, box office thành tích cũng không tính lóa mắt, giống như hắn cho tới nay box office thành công nhất là Pulp Fiction, Bắc Mĩ box office vừa vượt qua một ức dollar.

Nhưng này một ức dollar box office, lại là tại chín mươi niên đại cùng tiến vào tân thế kỷ sau, hai lần phát hành mới tích cóp đi ra .

Matthew hiện tại là ngôi sao tuyến đầu, Quentin mời là thương nghiệp hợp tác, nếu là thương nghiệp hợp tác, hắn đương nhiên muốn suy xét chính mình ích lợi.

Quentin phim box office không cao, đầu nhập cũng tương đối không cao, hắn thù lao khẳng định cũng muốn hạ thấp.

Chỉ riêng một phương diện này, Matthew liền không thể nhận, hơn nữa một biến thái sát thủ nhân vật, cũng không phù hợp phong cách của hắn lộ tuyến cùng định vị.

Nghĩ đến đây, Matthew đã có đáp án, hắn thực thích Quentin điện ảnh phong cách, cho nên cũng không muốn cho Quentin tại chính mình trên người lãng phí thời gian, nói thẳng,“Xin lỗi, như vậy nhân vật cùng ta định vị không hợp.”

Quentin gãi gãi đầu, lại không có nói cái gì, hắn tuy rằng rất tưởng mời một ít đang hot minh tinh điện ảnh hợp tác, nhưng bị cự tuyệt cũng không phải một lần hai lần .

Nhìn thấy Matthew cự tuyệt, Harvey - Weinstein trên mặt lóe qua một tia không vui, lập tức chen vào nói nói,“Matthew, ngươi không lại suy xét một chút sao?”

Matthew không tưởng trêu chọc Harvey - Weinstein, lại cũng sẽ không lấy chính mình tiền đồ đi đánh bạc, quả quyết cự tuyệt nói,“Không tất , Harvey. Ta sáu tháng cuối năm còn muốn quay chụp I Am Legend, lịch phát hành cũng không thích hợp.”

Harvey - Weinstein lại nói,“Lịch phát hành có thể điều chỉnh, ngươi tiếp được này nam chính, có thể thắng được Weinstein ảnh nghiệp hữu nghị.”

Matthew đứng lên, làm đêm nay chủ nhân, ngữ khí vẫn là tương đương khách khí,“Ta chỉ có thể nói xin lỗi , Harvey.”

Nói xong câu đó, hắn không lại dừng lại, cùng Quentin chào hỏi, đi chiêu đãi mặt khác khách nhân .

Hắn riêng tìm đến bình thường cũng không liên hệ Britney bên kia.

“Ngươi có thể lại đây, ta rất vui vẻ.” Tuy rằng Britney trù tính công ty cuối cùng xác nhận hai người mối tình đầu quan hệ, còn làm vừa ra xử nữ tuyên truyền, nhưng Matthew cũng không để ý,“Hi vọng chúng ta về sau vẫn là bằng hữu.”

Năm đó Britney cùng hắn chia tay, muốn nói trong lòng không có một điểm oán giận, khẳng định là giả , nhưng nhiều năm như vậy trôi qua , một vài sự sớm liền xem nhạt, có lẽ năm đó nhảy ra kia đoạn cảm tình cũng là chính xác quyết định, chung quy hắn phi thường hưởng thụ hiện tại sinh hoạt.

Lần trước gặp mặt thời điểm, Britney liền có vẻ rất thành thục, từng hồ đồ nữ hài, là thật trưởng thành, nàng xem Matthew, nói,“Ngươi cần duy trì thời điểm, ta như thế nào có thể không đến?”

Nàng vỗ nhẹ nhẹ Matthew cánh tay,“Ta muốn chính mắt chứng kiến lại một Hollywood cự tinh.”

Matthew lắc đầu cười cười,“Vài năm qua, ta còn là so ra kém ngươi, ngươi hiện tại đều là nhạc Pop tối hồng thiên hậu .”

Hai người hàn huyên không vài câu, Britney còn nói thêm,“Ngươi đêm nay là chủ nhân, đừng tại ta nơi này trì hoãn thời gian , đi tiếp đón mặt khác khách nhân đi.”

Matthew cũng không có tại nàng nơi này nhiều đãi, rất nhanh ly khai, sau đó hội hợp Amanda, ai bàn dạo qua một vòng.

“Ta cho ngươi giới thiệu một chút.”

Đi đến Helen - Hermann ở kia một bàn, Helen - Hermann hướng Matthew giới thiệu nói,“Vị này là Big Machine Records chấp hành quan Scott - Borchetta, Scott phía trước là DreamWorks CEO, năm trước rời đi DreamWorks bắt đầu chính mình gây dựng sự nghiệp.”

Matthew thò tay cùng hắn nắm một chút,“Ngươi hảo, nhận thức ngươi phi thường cao hứng.”

Hắn vừa cùng Scott - Borchetta chào hỏi, ngồi ở Scott - Borchetta bên cạnh một tóc vàng thiếu nữ liền khẩn cấp đứng lên, chủ động nói,“Ngươi hảo, Matthew.”

Này nữ hài nhìn qua đại khái mười sáu mười bảy tuổi, điếu sao mi, đào hoa mắt, mì tôm đầu, nguyên bản ngồi thời điểm Matthew còn chưa chú ý, đứng lên sau lúc này mới phát hiện, nàng đầu cực cao, nhìn ra tiếp cận 1m8, có lẽ là rất gầy rất cao quan hệ, còn có điểm gù lưng.

Mì tôm đầu nữ hài tương đương nhiệt tình, bắt tay khi dùng lực bắt lấy Matthew tay, rõ ràng có chút kích động, nói,“Matthew, ta phi thường phi thường thích ngươi...... Còn có của ngươi điện ảnh, ngươi mỗi một bộ phim ta đều xem qua ít nhất năm lần.”

Matthew lễ phép cười nói,“Đây là vinh hạnh của ta.” Hắn nhìn cao nữ hài liếc nhìn, hỏi,“Có thể biết ngươi danh tự sao?”

“A...... Xin lỗi.” Mì tôm đầu nữ hài buông ra Matthew tay, khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng, ngượng ngùng nói,“Ta thấy đến ngươi rất kích động , quên tự giới thiệu .”

“Không quan hệ.” Matthew rất rộng lượng nói.

Mì tôm đầu nữ hài vội vàng tự giới thiệu nói,“Ta là Taylor - Swift, Big Machine công ty ký ước ca sĩ, năm nay sẽ phát đệ nhất album.” Mặt nàng lại đỏ dưới, nói,“Ngươi có thể bảo ta Taylor.”

Matthew gật gật đầu,“Ngươi hảo, Taylor.” Hắn lại lễ phép bỏ thêm một câu,“Chúc của ngươi album đại bán.”

“Chúng ta có thể chụp ảnh chung sao?” Taylor - Swift lập tức mở ra chính mình di động, nháy trong veo ánh mắt, khẩn cầu nói,“Có thể sao?”

“Có thể.” Matthew biểu hiện chủ nhân phong độ.

Theo sau, hắn cùng với Taylor - Swift đứng chung một chỗ, do Scott - Borchetta dùng Taylor - Swift di động, vỗ hai người chụp ảnh chung.

Matthew rời đi thời điểm, còn cố ý nhìn nhiều Taylor - Swift liếc nhìn, so với Hollywood điện ảnh cùng ngôi sao, từng hắn đối Âu Mĩ giới âm nhạc không thế nào lý giải, giống Britney cùng Madonna loại này thành danh sớm còn biết, này Taylor - Swift danh tự, tựa hồ cũng từng nhìn đến, cụ thể tình huống lại không nhớ rõ.

Này nữ hài cho người ta ấn tượng đầu tiên tương đương không sai, thanh thuần, tự nhiên lại có như vậy một điểm thẹn thùng.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 454: Bị Trộm

“Kế tiếp chụp phẩm do Matthew - Horner tiên sinh cung cấp !”

Từ thiện tiệc tối đã đi tới cuối cùng đấu giá giai đoạn, một vị trung niên đấu giá sư đứng ở đấu giá trên đài, chờ đợi công tác nhân viên đem một triển giá bày lên đến sau, nhìn trên triển giá mặt Âu thức bội kiếm, nói,“Đây là Matthew - Horner tiên sinh tại quay chụp [ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] khi sử dụng bội kiếm, Will - Turner từng dùng chuôi kiếm này cùng Jack - Sparrow thuyền trưởng một mình đấu, cùng Hắc Trân Châu hào hải tặc đại chiến, phi thường có kỷ niệm ý nghĩa.”

Liền tại hắn nói chuyện đồng thời, nhiều gia truyền thông nhiếp tượng sư tụ tập đến đấu giá đài phía trước, màn ảnh nhắm ngay kia đem bội kiếm, không ngừng ấn xuống máy ảnh shutter, phảng phất này đem đạo cụ bội kiếm là nghệ thuật trân phẩm như vậy.

“Chẳng phải chính là một phen đạo cụ kiếm sao.”

Tới gần đấu giá đài một bàn, Megan - Allison nhìn kia đem tạo hình rất khác biệt bội kiếm, nói thầm,“Cũng hảo ý tứ lấy ra đấu giá, Matthew - Horner thật là keo kiệt .”

David - Allison nhìn nàng một cái, nói,“Megan, ngươi tin hay không, thanh kiếm này công khai đấu giá mà nói, ít nhất cũng có thể bán ra mười vạn dollar.”

“Không tin !” Megan - Allison hừ một tiếng, nói,“Dựa vào cái gì?”

“Chỉ bằng Matthew sử dụng nó quay chụp [ Cướp biển vùng Caribbean ].” David - Allison tuy rằng cũng là Hollywood tân nhân, nhưng ở giới này đợi hai năm, nhìn xem xa so vừa tiến quân Hollywood Megan - Allison rõ ràng,“Này đem bội kiếm đặt ở đạo cụ trên thị trường, nhiều lắm trị năm trăm dollar, nhưng Matthew thủ chạm qua sau, liền giao cho nó cự đại phụ gia trị !”

Đấu giá sư thanh âm lúc này truyền tới,“Hiện tại bắt đầu đấu giá Will - Turner bội kiếm, không đáy giới, mỗi lần tăng giá không được ít hơn một trăm dollar.”

Megan - Allison tưởng cũng không có tưởng, liền thứ nhất giơ lên nhãn hiệu,“Một trăm dollar !”

Nghe được một trăm dollar báo giá, Keira - Knightley tìm thanh âm quay đầu nhìn thoáng qua, tâm nói cái kia nữ hài nghĩ gì đâu? Một trăm dollar liền tưởng mua Matthew sử dụng qua bội kiếm?

Nàng nắm lên nhãn hiệu, liền chuẩn bị giơ lên, đẳng [ Cướp biển vùng Caribbean ] ba bộ khúc qua đi, này đem bội kiếm bán ra mười vạn dollar đều có khả năng.

Nhưng Keira - Knightley còn không có giơ lên nhãn hiệu, bên cạnh Johnny - Depp liền hô,“Một vạn dollar !”

Megan - Allison cách hai tấm bàn, mắt nhìn Johnny - Depp, không có lại nâng bài ý tứ, nàng lại không có điên, bỏ một vạn dollar mua như vậy một phen phá kiếm, có tật xấu đi?

“Năm vạn dollar !”

Một thanh thúy ngọt ngào nữ nhân thanh âm vang lên, liền tại Megan - Allison liền nhau kia trên bàn.

Megan - Allison quay đầu xem qua, phát hiện hét giá người là siêu mẫu Cindy - Crawford, nàng nữ nhi Kaia - Gerber chính cười hì hì giơ nhãn hiệu.

“Mười vạn dollar !”

Keira - Knightley nhanh chóng giơ lên nhãn hiệu, sợ người khác cướp đi như vậy.

Megan - Allison thẳng lắc đầu, này bang ngôi sao đầu đều có vấn đề......

“Một trăm vạn dollar !”

Như vậy ý niệm vừa nhảy ra, bên cạnh truyền đến ca ca David - Allison hét giá thanh âm, Megan - Allison hận không thể che mặt, phi thường hối hận cùng David - Allison ngồi ở cùng nhau, dứt khoát...... Rất dọa người .

Yến hội trong sảnh nháy mắt im lặng, không còn có tân báo giá xuất hiện, David - Allison thoải mái lấy đến Will - Turner bội kiếm.

“Ngươi điên rồi sao?” Megan - Allison nhịn không được nhỏ giọng oán giận,“Một trăm vạn dollar mua một đem Phá đạo cụ kiếm? Ngươi đầu có phải hay không vào nước a, David !”

David - Allison có vẻ rất lãnh tĩnh, nhắc nhở nói,“Ngươi cảm giác Matthew - Horner có đáng giá hay không một trăm vạn dollar?”

Megan - Allison ngẩn người, nhớ rõ Matthew - Horner mới nhất một bộ phim thù lao cao tới hai ngàn vạn dollar !

“Này một trăm vạn dollar, sẽ tiến thêm một bước củng cố ta cùng Matthew ở giữa quan hệ.” David - Allison nhìn qua tiêu tiền như nước, nhưng hắn tuyệt bút tiêu tiền đều có chính mình mục đích ,“Nếu đồng dạng đầu tư hoặc là mời cơ hội xuất hiện, Matthew khả năng sẽ ưu tiên suy xét ta.”

Megan - Allison là chân chính thiên chi kiêu nữ, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường,“Matthew - Horner liền một Hollywood ngôi sao mà thôi.”

David - Allison trịnh trọng nhắc nhở nói,“Lại là một có thể dễ dàng mang đến trên ức dollar thậm chí trên mười ức dollar thu nhập Hollywood ngôi sao !”

Hắn chỉ chỉ đang bị đẩy đi đạo cụ bội kiếm,“Thanh kiếm này, Matthew quay chụp khi từ đầu dùng đến đuôi, nếu Matthew trở thành siêu cấp cự tinh,[ Cướp biển vùng Caribbean ] tiếp tục hỏa bạo đi xuống, nó giá trị không hẳn không đạt được một trăm vạn dollar.”

Megan - Allison không có lại nói cái gì, bởi vì nàng cảm giác David - Allison nói được phi thường có đạo lý, Matthew - Horner giá trị, cho dù là nàng cũng vô pháp phủ nhận.

Kế tiếp, một kiện Tiffany ngọc lục bảo vòng cổ xuất hiện ở đấu giá trên đài, so với kia vài loạn thất bát tao điện ảnh đạo cụ hoặc là Britney cung cấp đệ nhất trương kí tên album, Megan - Allison đối với châu báu càng có nghiên cứu, chỉ là đại khái nhìn một hồi, liền đánh giá ước lượng này đến từ Matthew - Horner vòng cổ giá trị sẽ không thấp hơn hai trăm vạn dollar.

Đồng dạng, đây là một lần không đáy giới đấu giá.

“Này vòng cổ thực đáng giá tiền đi?”

Ngồi ở Matthew bên cạnh Alexandra - Daddario nhỏ giọng hỏi,“Như vậy tinh thuần ngọc lục bảo rất khó được.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, nói,“Amanda mua nó tiêu phí hai trăm năm mươi vạn dollar.”

Bởi vì là từ thiện đấu giá, cho nên sử dụng đều là không đáy giới đấu giá, Matthew ngược lại cũng không lo lắng bị người giá thấp mua đi, cùng lắm thì chính hắn mua xuống đến, dù sao tiền cũng là chảy vào hắn từ thiện ngân sách hội.

Căn cứ hắn cùng Amanda thương nghị, hai từ thiện ngân sách hội gom góp đến lạc quyên, ít nhất năm thành sẽ dùng đến duy trì cơ cấu vận tác cùng nhân viên phí tổn.

Làm sáng lập nhân, hắn đương nhiên tại từ thiện ngân sách hội có minh xác chức vụ, này cũng phương tiện về sau hắn chi tiêu từ từ thiện ngân sách hội khoản thượng đi.

Đấu giá bắt đầu sau, Harvey - Weinstein nhìn Britney - Spears lấy 500 vạn dollar giá cao lấy xuống ngọc lục bảo vòng cổ, đầu không ngừng chuyển động, tính xuống dưới đêm nay Matthew - Horner hai từ thiện ngân sách hội gom góp đến tài chính đã vượt qua hai ngàn vạn dollar !

Hai ngàn vạn dollar không tính nhiều, thậm chí không chống được Matthew - Horner diễn viên chính tùy tiện một bộ phim lợi nhuận.

Weinstein ảnh nghiệp mỗi năm vất vả lên kế hoạch trùng kích Oscar, cho dù là có thể lấy đến tốt nhất phim tốt nhất năm, hắn cùng Bob - Weinstein một năm thuần ích lợi đều không đạt được hai ngàn vạn dollar.

Ngẫm lại kia vài dựa vào Matthew - Horner kiếm được bó lớn tiền mặt điện ảnh công ty, cho dù là Harvey - Weinstein cũng nhịn không được ghen tị.

Nhưng Matthew - Horner lại liên tục mấy lần cự tuyệt hắn vươn ra hữu nghị chi thủ !

Liền tại trận này từ thiện tiệc tối cử hành đồng thời, bắc Hollywood một nhà hội sở bên trong, hàng loạt Hollywood trong nghề nhân sĩ cũng tại tụ hội.

Cùng Matthew từ thiện tiệc tối bất đồng là, tham dự trận này tụ hội nhân, đại bộ phận đều có màu đen làn da, mặt khác một ít bạch làn da nhân, không chỗ nào không phải là Hollywood trong giới tán thành cùng kiên định duy trì hắc nhân chính trị chính xác nhân.

Trong đó không thiếu một ít thanh danh hiển hách đại nhân vật.

Tỷ như Will - Smith vợ chồng, Denzel - Washington vợ chồng, Oscar thứ nhất hắc nhân ảnh hậu Halle Berry, nổi tiếng phái tả nữ diễn viên Meryl - Streep.

Này mấy đỉnh đỉnh đại danh nhân tự thành một vòng tròn, thanh danh cùng địa vị chênh lệch tương đối lớn nhân, căn bản khó có thể tiến vào.

Francis - Lawrence cùng Paula Patton ngồi ở một cái bàn biên, ứng đối qua vừa đến chào hỏi hai vị hắc nhân diễn viên, có chút cực kỳ hâm mộ nhìn cái kia giới, lại biết chính mình trừ chào hỏi, căn bản cùng cái kia giới nhân nói không thượng quá nhiều lời.

Từ chủ động rời khỏi I Am Legend kịch tổ sau, Francis - Lawrence sự nghiệp tựa hồ tiến vào bình cảnh kỳ, bởi vì Will - Smith ký ước C+, không có được đến trong tưởng tượng tốt như vậy cơ hội, bởi cạnh tranh I Am Legend nam chính thất bại, Will - Smith cơ bản không phản ứng hắn, mà C+ là nghiệp nội đệ nhất giải trí trù tính công ty không giả, nhưng kì hạ hộ khách phần đông, căn bản không có khả năng cầm ra quá nhiều tài nguyên, đặt ở hắn như vậy một không nổi danh đạo diễn trên người.

Trong khoảng thời gian này, Francis - Lawrence đã có chút hối hận gia nhập C+ .

“Hải, Francis.”

Chào hỏi thanh âm vang lên, Francis - Lawrence ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một mang ánh mắt trung niên hắc nhân đi tới, đối phương ngồi ở hắn đối diện, hỏi,“Làm sao, nhìn ngươi cảm xúc rất suy sút a?”

Francis - Lawrence nhận thức hắn, Spike Lee là hắc nhân đạo diễn trong người nổi bật.

“Ngươi hảo, Spike.” Francis - Lawrence nhún vai, thuận miệng nói,“Không có cái gì, chính là gần nhất công tác không quá thuận.”

Spike Lee chỉ chỉ Paula Patton, nói,“Ta nghe Paula nói, ngươi tao ngộ không công bình đãi ngộ, bị Matthew - Horner bully, ly khai kịch tổ.”

Này cũng không phải bí mật, Francis - Lawrence gật gật đầu,“Matthew - Horner cực lực bài xích hắc nhân diễn viên, vì giúp chúng ta tranh thủ ứng có quyền lợi, ta chỉ có thể lấy từ đi đạo diễn chức vụ đến tỏ vẻ bất mãn cùng phẫn nộ.”

“Còn có loại sự tình này?” Spike Lee vươn ra một ngón tay, hướng thượng đẩy dưới ánh mắt, nói,“Bây giờ còn có kịch tổ công nhiên kỳ thị hắc nhân diễn viên? Ngươi cùng nói nói cụ thể tình huống, chúng ta tuyệt không có thể ngồi xem loại sự tình này phát sinh.”

Tối đen bầu trời đêm bao phủ toàn bộ Los Angeles địa khu, phảng phất màu đen mới là tòa thành thị này chủ sắc điệu.

Từ thiện tiệc tối viên mãn kết thúc, chở Matthew Benz xe việt dã xuyên qua tầng tầng tấm màn đen, tiến vào Beverly Hills, rất nhanh đến Horner trang viên trước cửa.

Bởi đêm nay từ thiện tiệc tối cần đại lượng nhân thủ, đặc biệt là nhân viên bảo vệ, trừ trang viên đại môn lưu lại hai danh trực ban thủ vệ cùng một danh nữ dong ngoại, những người khác đều bị triệu tập đến muộn yến hiện trường hỗ trợ, Matthew cũng không có làm cho bọn họ lập tức trở về, gọi những người này ngày mai đúng hạn lại đây đi làm là có thể.

Horner trang viên cửa sắt chậm rãi mở ra, Benz xe việt dã chạy qua thẳng tắp đường, rất nhanh dừng ở biệt thự phía trước mặt.

Matthew tiến vào biệt thự, đem lễ phục áo khoác giao cho lưu thủ nữ dong, trực tiếp lên lầu hai, đẩy ra tầng hai chủ phòng ngủ môn, vừa tính toán đi tắm rửa một cái, lại phát hiện chính mình phòng ngủ hỏng bét, rõ ràng có bị người phiên qua dấu vết, hơn nữa mặt hướng sơn thể vách núi một bên cửa sổ, cũng mở ra .

Bị tặc ? Đây là hắn phản ứng đầu tiên.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 455: Tên Trộm Đồ Lót

“Ngươi trở về sau tiến vào phòng sao?”

Tầng hai chủ phòng ngủ cửa, một vị đến từ Beverly thị cảnh cục cảnh trưởng, nhìn nhìn gian phòng bên trong tình huống, hỏi,“Còn có người khác đi vào sao?”

Matthew chậm rãi lắc đầu,“Không có, ta mở cửa nhìn thấy phòng bị người lục lọi qua, lập tức lui đi ra, sau đó đánh báo nguy điện thoại.”

Trên thực tế, hắn là trước cấp Helen - Hermann gọi điện thoại, vốn Helen - Hermann cùng Amanda liền tại đến Horner trang viên trên đường, bất quá ngắn ngủi vài phút liền chạy lại đây, Helen - Hermann xem qua hiện trường sau, lập tức đề nghị Matthew báo nguy.

Loại sự tình này giao cho cảnh sát xử lý thích hợp nhất.

Một khác danh thám tử thì tại hỏi thăm trong biệt thự tên kia nữ dong, phía trước Matthew cũng hỏi qua nàng, nữ dong vẫn chờ ở tầng một, không có nhận thấy được tầng hai có ngoài ý muốn tình huống phát sinh.

Còn có thám tử đi bảo vệ cửa bên kia.

Vị này gọi là Bernate cảnh trưởng hỏi thăm qua Matthew vài câu, nói,“Chúng ta kế tiếp muốn đối hiện trường tiến hành kỹ thuật khám tra, khả năng cần một đoạn thời gian.”

Matthew gật gật đầu,“Có thể.”

Theo sau, hắn hạ tầng hai, đi đến tầng một phòng khách bên trong, Amanda cùng Helen - Hermann đang ngồi ở trên sô pha trò chuyện.

Nhìn thấy Matthew xuống dưới, Helen - Hermann lập tức hỏi,“Tình huống thế nào? Ném thứ gì không có?”

Matthew đi đến các nàng đối diện đan nhân trên sô pha ngồi xuống, nhẹ nhàng lắc đầu,“Cảnh sát muốn tiến hành kỹ thuật phân biệt, ta còn không có đi phòng, hiện tại không thể xác định ném cái gì.”

Amanda khẽ nhíu mày,“Beverly Hills không phải trị an không sai sao?”

“Đó là phía trước.” Helen - Hermann chỉ biệt thự bên ngoài nói,“Này vài năm, theo kinh tế biến kém, thất nghiệp giả càng ngày càng nhiều, Los Angeles trị an trạng huống không ngừng chuyển biến xấu, loại tình huống này cũng lan đến gần Beverly Hills, gần nhất hai năm nay, Beverly Hills phát sinh ăn trộm án, so với quá khứ mười năm cộng lại còn muốn nhiều.”

Matthew nhún vai,“Beverly Hills cư trụ đều là có tiền nhân, đổi là ta muốn đầu điểm tiền hoặc là đáng giá gì đó mà nói, thủ tuyển cũng là Beverly Hills.”

Amanda ngẩng đầu nhìn xem tầng hai, nói,“Trang viên an bảo còn muốn tăng mạnh a.”

“Phỏng chừng mò vào người đến cố ý tuyển đêm nay.” Matthew đã có chút phỏng đoán,“Chúng ta muốn tổ chức đấu giá hoạt động tin tức, sớm liền tản đi ra ngoài, đêm nay ta khẳng định không ở nhà.”

Hắn không khỏi lắc đầu cười cười,“Này tặc vẫn là người có tâm.”

Helen - Hermann ngược lại là cảm giác Matthew nói rất nhiều đạo lý, nói,“Khả năng sớm liền theo dõi ngươi.” Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Ngươi nơi này an bảo, tốt nhất lại tăng cường một chút.”

Matthew gật gật đầu,“Ta ngày mai khiến cho Braun lại đây xem xem.”

Phía trước tại tam giác châu bộ đội thời điểm, Braun - Williams luyện tập là như thế nào giết người cùng giải cứu, bất quá xuất ngũ trở thành bảo tiêu sau, chủ công chính là an toàn bảo vệ , có thể nói là tuyệt đối chuyên nghiệp nhân sĩ.

Cứ việc trong nhà vào tặc, Matthew lại không như thế nào lo lắng, Horner trang viên bên trong cơ bản không có tiền mặt, quý trọng vật phẩm cũng không nhiều, giống giá trị mười vạn dollar nguyên thạch bồn tắm lớn, tưởng trộm cũng vô pháp lặng lẽ trộm đi, chân chính đáng giá cơ bản đều là hắn cao định trang phục cùng Rolex tài trợ quý báu đồng hồ.

Bất quá, đồng hồ không có đặt ở phòng ngủ bên trong, mà là tại tầng một trong két an toàn.

Nghĩ đến đây, Matthew đứng dậy tiến vào phòng khách bên cạnh một gian phòng, mở ra két an toàn nhìn nhìn, hơn hai mươi khối Rolex đồng hồ chính một khối không thiếu nằm ở trong két an toàn.

Đi theo phía sau hắn Helen - Hermann hỏi,“Không có bị trộm?”

“Không có.” Matthew đóng lại két an toàn, nói,“Đây là trang viên bên trong tối đáng giá gì đó .”

Hắn đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện,“Ngươi lại đây phía trước, ta khiến nữ dong đơn giản xem xét qua, trừ tầng hai chủ phòng ngủ, mặt khác phòng không có động qua dấu vết.”

Trở lại phòng khách bên trong, Matthew cùng Amanda cùng Helen - Hermann lại nói một hồi nói, trên lầu cảnh sát hoàn thành hiện trường khám tra, Bernate cảnh trưởng thỉnh hắn đi lên, muốn xác nhận bị mất nào vật phẩm.

Amanda cùng Helen - Hermann cũng cùng Matthew lên lầu hai, cùng nhau vào cự đại chủ phòng ngủ.

Tiến vào chủ phòng ngủ, Matthew nhìn thấy mấy cái địa phương tạm thời kéo lên dải cách ly, Bernate cảnh trưởng tại bên cạnh giải thích nói,“Đây là tiến vào gian phòng bên trong nhân chủ yếu hoạt động qua mấy cái khu vực, chúng ta tại thu thập các loại dấu vết, rất nhanh liền sẽ triệt đi.”

Matthew nhìn một chốc, dải cách ly cuốn lấy địa phương, cơ bản đều tại các vật giá, phòng giữ quần áo cùng tủ đầu giường phụ cận, phòng ngủ bên trong trữ vật không gian phần lớn cũng ở đây chút địa phương.

Các vật giá giống như thiếu một thứ, tủ đầu giường bên kia bị lục lọi qua, mấy tấm đặt ở bản tử phía dưới hắn cùng Britney chụp ảnh chung cùng với cùng Charlize - Theron chụp ảnh chung không thấy , những thứ khác hẳn là không có thiếu.

Sau đó, Matthew tiến vào phòng giữ quần áo, nơi này đặt đều là hắn cao định trang phục cùng một ít vận động trang, thiếu một bộ thâm sắc lễ phục, tận cùng bên trong phía trước tràn đầy một ngăn kéo bị vét sạch ......

Kiểm tra qua một lần, Matthew đem đại khái khuyết thiếu vật phẩm cùng Bernate cảnh trưởng nói một lần.

“Trong ngăn kéo là cái gì?” Bernate cảnh trưởng nhận thấy được Matthew quên nói như vậy.

Matthew nhún vai,“Của ta quần lót.”

Phốc --

Phía sau truyền đến kỳ quái thanh âm, Matthew quay đầu nhìn, Helen - Hermann vẫn là kia phó bình tĩnh bộ dáng, Amanda lại nhịn không được che miệng nở nụ cười.

Amanda hảo kỳ hỏi,“Người này trộm quần lót làm cái gì?”

Matthew lắc đầu,“Ai biết.”

Helen - Hermann rất bình tĩnh nói,“Phỏng chừng gặp gỡ luyến vật phích linh tinh .”

Bernate cảnh trưởng gãi gãi cái ót, một vị Hollywood đại minh tinh bị người đánh cắp đi một ngăn kéo tân quần lót, loại này án tử không tính nhiều gặp.

Matthew không tưởng ở trên đề tài này dây dưa, chủ động hỏi,“Bernate cảnh trưởng, các ngươi có phát hiện sao?”

Bernate cảnh trưởng lập tức hồi đáp,“Tiến vào phòng ngủ người chỉ có một, từ lưu lại dấu chân phán đoán, hẳn là nam tính.” Hắn xoay người hướng về kia phiến rộng mở cửa sổ đi, tiếp đón Matthew ba người,“Mời đến bên này.”

Matthew, Amanda cùng Helen - Hermann lập tức đi theo qua, Bernate cảnh trưởng chỉ phía bên ngoài cửa sổ nói,“Từ hiện trường lưu lại dấu vết phán đoán, kẻ xâm nhập là từ sơn thể vách núi phía dưới tay không trèo lên đến.”

Amanda lại gần nhìn thoáng qua, cự ly biệt thự rất gần địa phương, chính là Beverly Hills một đoạn vách núi, vách núi tuy rằng không tính cao, cũng không phải chín mươi độ từ trên xuống dưới, nhưng nhìn ra góc chếch cũng có tám mươi độ, độ cao càng là vượt qua năm mươi thước Anh, người bình thường căn bản không có khả năng bò đi lên.

Bernate cảnh trưởng chỉ chỉ biệt thự phía dưới một đoạn hoa cỏ hỗn độn địa phương, nói,“Hắn từ chỗ đó trèo lên đến, xâm nhập Horner tiên sinh nơi ở, lại dọc theo ống thoát nước nói trèo lên tầng hai, sau đó mở ra cửa sổ, tiến vào này gian phòng ngủ.”

Hắn nhìn nhìn Matthew,“Dựa theo Horner tiên sinh miêu tả, vị này kẻ xâm nhập trộm đi bốn tấm hoặc là năm trương ảnh chụp, một đài kiểu cũ máy quay phim, một bộ thâm sắc cao định tây trang, còn có...... Khụ, một ngăn kéo không có sử dụng qua quần lót.”

Matthew gật gật đầu, lại nhìn các vật giá bên kia liếc nhìn, đó là hắn vào tay đệ nhất đài máy quay phim, chuyển nhà khi cảm giác có kỷ niệm ý nghĩa, riêng lưu lại, đặt ở phòng ngủ bên trong.

Máy quay phim trong có hay không đặc thù gì đó? Hắn cố gắng hồi ức một phen.

Bernate cảnh trưởng tiếp tục nói cảnh sát phán đoán,“Kẻ xâm nhập hẳn là có chứa một đại hình ba lô, còn có tương đương leo núi kinh nghiệm, hắn ăn trộm đắc thủ sau, lại đường cũ đào tẩu.” Hắn chỉ chỉ cự đại cửa sổ sát đất bên ngoài, nói,“Như là loại này vách núi, lui về so trèo lên đến càng khó, này có khả năng vẫn là một leo núi cao thủ.”

Matthew lúc trước lựa chọn mua này đống hào trạch, cửa sổ sát đất một mặt vách núi là đả động hắn tuyển hạng chi nhất, nơi này vừa có thể trên cao nhìn xuống quan sát Los Angeles cùng Beverly Hills, lại là thiên nhiên chướng ngại, lại chưa từng nghĩ đến, còn có người thật bò đi lên.

Không nói người bình thường, cho dù là hắn này vận động tế bào tương đối phát đạt gia hỏa, tự hỏi cũng bò không lên đến.

Có thể trèo lên loại này vách núi, lại mang theo một bao này nọ an nhiên rút đi nhân, khẳng định nhận qua chuyên nghiệp tính huấn luyện.

Đây cũng là cảnh sát tại hiện trường có thể được đến không nhiều manh mối chi nhất.

Bernate cảnh trưởng theo sau lại nhắc nhở nói,“Horner tiên sinh, ta cá nhân đề nghị ngươi một lần nữa đối với này một bên an bảo thi thố tiến hành quy hoạch.”

Matthew gật gật đầu,“Ta sẽ mau chóng hoàn thiện.”

Hắn nhưng không tưởng loại này ăn trộm án lại đến lần thứ hai, đợi ngày mai Braun - Williams lại đây sau, có tất yếu tiến hành nhất định điều chỉnh.

Cảnh sát lại ở trong này bận rộn hơn một giờ, đáng tiếc có thể thu thập đến manh mối phi thường hữu hạn, Bernate cảnh trưởng trước khi rời đi, riêng dặn dò Matthew, hiện trường tạm thời giữ lại hai ngày, để cảnh sát hậu tục có thể làm càng thêm tinh tế tỉ mỉ hiện trường kỹ thuật khám tra.

Matthew ứng xuống dưới, bất quá tại cảnh sát trước khi rời đi, Helen - Hermann kéo làm người phụ trách Bernate cảnh trường đàm một đoạn thời gian rất dài, làm đề cập Hollywood đương hồng ngôi sao án kiện, muốn bảo mật căn bản không có khả năng, nhưng song phương thế tất muốn tại trên một vài sự tình đạt thành nhất trí.

Beverly thị cư trụ số lượng phần đông phú hào danh nhân, Beverly thị cảnh cục phương diện này kinh nghiệm tương đương phong phú, có một bộ tương đối hoàn thiện trình tự.

Đưa đi Beverly thị cảnh cục đoàn người, Matthew trở lại phòng khách, Amanda bưng lấy cà phê ngồi tựa ở trên sô pha, Helen - Hermann nâng cằm không ngừng đi qua đi lại.

“Chuyện này sẽ không mang đến phản đối ảnh hưởng.” Helen - Hermann phía trước phía sau cẩn thận suy xét qua,“Một hồi ngươi khiến Bella - Anderson đổi mới Blog, chủ động công bố bị thiết, lại phụ thượng mấy tấm hiện trường ảnh chụp, không cần lưu cho tiểu báo quá nhiều lung tung hâm nóng không gian.”

Matthew gật gật đầu, cũng tán đồng Helen - Hermann đề nghị.

“Vứt bỏ ảnh chụp trong không có cái loại này đi?” Helen - Hermann biết Matthew minh bạch chính mình hỏi là cái gì.

“Không có !” Matthew phi thường xác định,“Kia mấy tấm ảnh chụp, là ta phân biệt cùng Charlize - Theron cùng Britney chụp ảnh chung......”

Nói đến Britney, hắn bỗng nhiên nhớ tới một vài sự tình, lúc trước còn tại Burbank phương bắc cư trụ thời điểm, Britney từng lấy này đài máy quay phim, quay chụp qua hai người cùng nhau sinh hoạt video.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 456: Liên Hợp Hâm Nóng

“Cái gì?” Helen - Hermann nghe xong Matthew mà nói, lập tức sinh ra không ổn liên tưởng, ít có tăng thêm ngữ khí hỏi,“Matthew, ngươi là nói vứt bỏ kia đài kiểu cũ trong máy quay phim, khả năng có một đoạn ngươi cùng Britney cùng một chỗ khi quay chụp video.”

“Đúng vậy.” Matthew gật gật đầu, bất quá hắn có thể nghe được ra Helen - Hermann hiểu lầm , nói tiếp,“Ngươi đừng nghĩ sai, không phải cái loại này video, ta nhớ rõ hình như là có một lần ta xuống bếp phòng cấp Britney nấu cơm, nàng cảm giác rất có ý tứ, liền vỗ xuống.”

Amanda lúc này chen vào nói nói,“Ngươi còn sẽ làm đồ ăn? Sẽ không là vì truy nữ nhân chuyên môn học đi?”

Đang ngồi đều là lão bằng hữu, Matthew cũng không che giấu, nói,“Không có một điểm độc nhất vô nhị tuyệt kỹ, như thế nào có thể đuổi tới xinh đẹp nữ nhân.”

Amanda hơi hơi bĩu môi,“Ngươi tự tin quá , Matthew.”

Helen - Hermann nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nói,“Không phải cái loại này video liền hảo, dù sao Britney bên kia năm trước liền tại bắt các ngươi mối tình đầu cùng xử nữ làm hư đầu, phỏng chừng cũng sẽ không để ý.”

Matthew lúc trước cùng Britney là hòa bình chia tay, hai người không có nháo mâu thuẫn, hắn suy nghĩ một hồi, nói,“Ta còn là cùng Britney bên kia chào hỏi đi.”

“Ân.” Helen - Hermann không có phản đối,“Chào hỏi cũng hảo.”

Hôm nay này hệ thống mạng thời đại, cùng loại như vậy video truyền lưu sau khi ra ngoài, rất nhanh liền sẽ xuất hiện ở mạng internet.

So với video, Matthew đối mò vào Horner trang viên ăn trộm phạm càng có hứng thú, đối Helen - Hermann nói,“Ngươi nhìn chằm chằm cảnh sát bên kia một điểm, nhiều cho bọn họ gia tăng chút áp lực, làm cho bọn họ mau chóng bắt đến nghi phạm.”

Thế nhưng trộm được trong nhà của hắn, còn đánh cắp quần lót, nhất định phải khiến tên khốn kiếp này tại trong ngục giam nhiều nhặt vài năm xà phòng !

Helen - Hermann không đáp lại Matthew mà nói, ngược lại nói,“Ta cho rằng đầu tiên muốn hiểu rõ người này mục đích .”

Amanda lập tức hỏi,“Helen, ý của ngươi là này không chỉ ăn trộm?”

“Phổ thông ăn trộm phạm, có mấy người hội trộm quần lót?” Helen - Hermann xòe tay nói,“Trộm quần lót nhân, thường thường mục đích đều không đơn thuần.”

Matthew nhíu nhíu mày, nghĩ tới nào đó xấu xa đảo quốc nhân, nhìn về phía Helen - Hermann,“Ăn trộm phạm là cố ý trộm đạo quần lót?”

Helen - Hermann không có ngay mặt trả lời, nói,“Đối phương cố ý chọn lựa đêm nay xuống tay, rõ ràng biết ngươi là chủ nhân nơi này, bò vào phòng ngủ sau, không có lấy đi phòng ngủ bên trong thứ có giá trị nhất, trọng điểm xuống tay ngược lại là ngươi quần lót.”

Nàng niết niết cằm,“Ta hoài nghi, ăn trộm phạm vô cùng có khả năng là ngươi phấn ti hoặc là quý mến giả.”

Matthew cảm giác có tích mồ hôi lạnh từ trên trán lăn xuống dưới, nói,“Chỉ mong không phải, như vậy phấn ti ta khả tiêu thụ không được.”

Trộm đạo quần lót luyến vật phích phấn ti, ngẫm lại đều cảm giác dọa người, đều sẽ nổi da gà.

Helen - Hermann không phải đang nói đùa, trịnh trọng đối với hắn nói,“Cùng loại như vậy fan, bất cứ ngôi sao đều sẽ đau đầu, ngươi muốn thăng cấp Horner trang viên an bảo, phòng ngừa như vậy sự kiện lại phát sinh, mặt khác còn muốn chú ý hằng ngày xuất hành khi an bảo thi thố, khiến Braun - Williams nhiều lưu ý một chút, tại công chúng trường hợp không cần đi ra bảo tiêu tầm mắt.”

“Ân.” Matthew biết loại sự tình này không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất,“Ta ngày mai liền sẽ đi làm.”

Thực ra hắn rất hoài nghi cảnh sát có thể hay không ở trong khoảng thời gian ngắn bắt đến nhân, chung quy người nọ lưu lại manh mối quá ít .

Theo sau, Matthew trước cấp Bella - Anderson đánh điện thoại, vì công tác phương tiện, Bella - Anderson sớm liền chuyển đến Beverly Hills bên ngoài, nàng tiếp đến điện thoại không bao lâu, liền lái xe chạy lại đây, đi trước trên lầu chụp ảnh, lại đăng lục Matthew Blog, chủ động sáng tỏ đêm nay Horner trang viên tao ngộ ăn trộm sự kiện.

Ăn trộm sự kiện tạm thời phóng tới một bên, Helen - Hermann cùng Amanda không có rời đi, cùng Matthew tiếp tục thảo luận công tác phương diện sự vụ, đặc biệt là đêm nay từ thiện đấu giá, đây cũng là các nàng đi đến Horner trang viên nguyên nhân.

Amanda từ trong túi công văn mặt móc ra một phần thống kê văn kiện, vừa nhìn vừa đối Matthew nói,“Đêm nay quyên tiền thêm từ thiện đấu giá, tổng cộng gom góp đến 2256 vạn dollar, đương nhiên đây là mặt giấy con số, quyên tiền khoản tiền còn không có thu đến tiền, hơn nữa có bộ phận tiền cũng khả năng sẽ thu không đến.”

Matthew ngược lại là có điểm hảo kỳ, hỏi,“Có người quyên tiền sau không nhận trướng?”

“Có.” Nói tiếp người là Helen - Hermann,“Hollywood có không ít loại này nhân, trong đó không thiếu đại minh tinh, tỷ như Julia - Roberts, Catherine - Zeta - Jones cùng Oprah - Winfrey đợi đã (vân vân), thường xuyên như vậy.”

Amanda còn nói thêm,“Khẳng định có một bộ phận quyên tiền tiền thu không đến.” Nàng lật lật văn kiện, trong lòng hơi chút tính toán,“Ta tính một chút, có thể thu đến lạc quyên sẽ không thấp hơn 2000 vạn dollar.”

Matthew gật gật đầu,“Này cũng không thiếu.”

Amanda cười cười, nói,“Chúng ta từ ngày mai bắt đầu, sẽ công khai này hai từ thiện ngân sách hội bộ phận tin tức, trước mặt toàn thế giới quyên tiền.”

“Không cần quên tiêu tiền.” Matthew nhắc nhở nói,“Chúng ta muốn cầm ra nhất định thực tế hành động đến.”

“Ngươi yên tâm hảo.” Amanda hiển nhiên có điều lên kế hoạch,“Muộn nhất sẽ không vượt qua tháng sau thượng tuần, ta sẽ tổ chức từ thiện ngân sách hội khởi xướng một lần đại quy mô quyên tặng hoạt động, sẽ đem chúng ta mộ tập đến đệ nhất bút tư kim 40% dùng ra, chúng ta muốn vì ngươi thắng được hảo thanh danh, mở rộng của ngươi độ nổi tiếng, khiến toàn thế giới đều nhìn đến ngươi thiện tâm.”

Matthew nhìn chằm chằm Amanda,“Lời này ta như thế nào nghe hương vị không đối đâu?”

Amanda ha ha nở nụ cười, cố ý triều Matthew chớp mắt vài cái,“Chỉ cần vận tác hảo này hai từ thiện ngân sách hội, ta về sau liền có thể bảo đảm chất lượng cao sinh hoạt.”

Khai qua một câu vui đùa, nàng lại về đến chính đề,“Matthew, thời gian cho phép mà nói, ngươi tốt nhất cùng Liên Hiệp Quốc nạn dân thự nhân lại đi một lần Phi Châu, như vậy cũng có thể gia tăng từ thiện ngân sách hội thuyết phục lực.”

Matthew ngược lại nhìn về phía Helen - Hermann, nói,“Ngươi căn cứ của ta lịch phát hành, cùng Amanda phối hợp đi.”

Đối với các ngôi sao đến nói, từ thiện chính là một hồi tú, nếu là tú, đương nhiên cũng muốn tự mình xuống sân.

Bella - Anderson xử lý hoàn Blog sự tình, cùng Helen - Hermann cùng Amanda cùng nhau ly khai Horner trang viên, Matthew tạm thời không thể lại đi chủ phòng ngủ, bất quá hắn biệt thự cũng đủ lớn, có chính là phòng.

Sáng sớm hôm sau, Braun - Williams liền đến trang viên, cùng Matthew thương nghị qua đi, liên hệ hắn phía trước đảm nhiệm chức vụ chuyên nghiệp an bảo công ty, chuẩn bị vi Horner trang viên tiến hành mục đích tính an bảo thăng cấp.

Matthew đối với chuyện này nhìn xem tương đương trọng, vì thế chuyên môn chuẩn bị một bút khoản tiền.

Mặt khác, Braun - Williams cũng tăng mạnh Matthew hằng ngày xuất hành khi an toàn bảo vệ công tác, để ngừa thật gặp được cái loại này cực đoan phấn ti.

Bận rộn nửa buổi sáng, Matthew còn tiếp đến Elena - Boyar điện thoại, hệ thống mạng cùng truyền thống truyền thông bên trên, đã tràn ngập Horner trang viên bị trộm tin tức, bởi Matthew thông qua Blog chủ động thả ra tin tức, ngược lại cũng không có quá mức thái quá phỏng đoán xuất hiện.

Giữa trưa thời điểm, Helen - Hermann cùng Beverly thị cảnh cục liên hợp triệu tập tin tức tuyên bố hội, đơn giản thông báo một bộ phận vụ án.

Bất quá, vụ án cơ bản không có tiến triển, cảnh sát tạm thời không có được đến quá nhiều có giá trị manh mối.

Tin tức tuyên bố hội sau, Matthew chuyên môn cho Britney gọi điện thoại, báo cho biết về máy quay phim cùng video tình huống, Britney rõ ràng nhớ rõ khi đó tình huống, cũng không có quá mức để ý, chung quy trong video không có bất cứ đại xích độ nội dung.

Nhưng hai người trò chuyện sau không đến hai giờ, Britney lại gọi điện thoại tới, muốn cùng Matthew cùng Helen - Hermann cùng nhau tán gẫu.

Cứ việc không biết Britney bên kia muốn làm cái gì, Matthew vẫn là đáp ứng xuống dưới, lập tức thông tri qua Helen - Hermann, lại mời Britney bên kia người đến Horner trang viên làm khách.

Hôm nay Britney cũng tại Beverly Hills An gia, nàng hào trạch cự ly Horner trang viên cũng không tính rất nhiều, đại khái chừng mười phút xe trình.

Vào lúc ban đêm, song phương tiến hành vượt qua hai giờ bàn bạc, sau đó đạt thành một loạt hiệp nghị.

Matthew cùng Britney tuy rằng không lại là tình lữ, nhưng đối lẫn nhau đều có ích sự tình, vẫn là vui đi làm .

Theo sau, Helen - Hermann lại liên hệ Disney ảnh nghiệp cùng [ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ, hôm nay cự ly [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] phát hành chỉ có hơn mười ngày thời gian, vì cuối cùng trước công chiếu tuyên truyền tiến lên, Disney ảnh nghiệp cũng vui vẻ với ở bên trong chen một chân.

Ra ngoài dự đoán là, bị trộm đi máy quay phim cùng video, phảng phất hạt mưa lọt vào đại hải, một điểm dấu vết cũng không có lưu lại, đánh cắp máy quay phim nhân, tựa hồ cũng vô ý sáng tỏ bên trong tồn trữ kia đoạn video.

Vẫn chờ đến đầu tháng bảy, video cũng không có chảy ra.

Video không có bị trộm đi nhân sáng tỏ, kia liền chủ động sáng tỏ hảo.

Lúc trước Matthew không có quá để ý này đoạn video, rất nhanh liền quên , nhưng Britney từng khảo đi một phần, nàng bên kia rất nhanh tìm kiếm đi ra, sau đó thông qua Matthew liên hệ TMZ Elena - Boyar.

Britney album mới đem bán sắp tới, Matthew cũng sắp có điện ảnh công chiếu, này đối năm đó mối tình đầu tình nhân, như cũ vẫn duy trì nhất định ăn ý, ở loại này hợp tắc hai ích tuyên truyền hâm nóng thượng ăn nhịp với nhau.

Elena - Boyar rất nhanh tại TMZ thượng công bố này đoạn ấm áp video, tiếp bị vô số trang web cùng đài truyền hình đăng lại, gợi ra fan điện ảnh cùng lưu hành fan nhạc gần như điên cuồng phản ứng, tạo thành oanh động hiệu ứng có thể nghĩ.

Này làm cho Matthew cùng Britney chú ý độ trong khoảng thời gian ngắn bạo trướng, đồng thời cũng làm cho bọn họ tân điện ảnh cùng album mới giành được vô số nhãn cầu, tuyên truyền hiệu quả so dự đoán còn muốn hảo.

Thậm chí, còn có một ít truyền thông cùng phấn ti phân phân tỏ vẻ tiếc nuối, như vậy một đôi kim đồng ngọc nữ vì sao liền chia tay đâu?

Vô luận là Matthew, vẫn là Britney, đều sẽ không trả lời như vậy vấn đề, bởi vì hai người còn có càng thêm trọng yếu công tác muốn bận rộn.

Ngày nghỉ lễ độc lập vừa qua khỏi, tân một cuối tuần đến phía trước, toàn thế giới fan điện ảnh ánh mắt đều chuyển hướng ở Los Angeles California Disney nhạc viên, hải tặc cuồng hoan sắp kéo ra đại mạc.

Disney ảnh nghiệp xưng là đầu nhập 500 vạn dollar, vi [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] tạo ra một siêu cấp lần đầu lễ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 457: Tìm Kiếm Linh Cảm

California Disney nhạc viên biển người tấp nập, từng chiếc màu đen ô tô xuyên qua fan điện ảnh hội tụ đại môn, lái vào nhạc viên bên trong, vì nghênh đón trận này trọng yếu lần đầu thức, Disney nhạc viên sửa sang lại đổi mới hoàn toàn, khắp nơi biểu hiện Cướp biển vùng Caribbean dấu vết, liên Mễ lão sư cùng vịt Donald như vậy hoạt hình nhân vật, đều đội Jack - Sparrow thuyền trưởng mũ hải tặc.

Nhạc viên trung có thể dung nạp hơn một ngàn nhân Hollywood rạp hát tiền, thật dài thảm đỏ vẫn phô đến đối diện điện ảnh khoa học kỹ thuật trường quán cửa, bởi vì rạp hát phụ cận có vui chơi công trình cải tạo, ô tô ra vào tương đối khó khăn, Disney ảnh nghiệp áp dụng một loại khác đi thảm đỏ phương thức, kịch tổ cùng các khách mời từ nhạc viên Hollywood khu rộng mở cửa chính phụ cận xuống xe, sau đó tiến vào lâm thời cải tạo vi nơi nghỉ ngơi điện ảnh khoa học kỹ thuật trường quán cửa hông tiến vào, tại lâm thời phòng nghỉ hơi làm dừng lại sau, lại từ cửa chính đi ra, thông qua thật dài thảm đỏ tiến vào Hollywood rạp hát.

Matthew cưỡi ô tô chậm rãi tiến vào Disney nhạc viên, hướng về Hollywood khu chạy tới.

“Giúp ta xem xem, không có vấn đề đi?” Alexandra - Daddario mặc màu đen thấp ngực lễ phục dạ hội, liền ngồi tại Matthew bên cạnh,“Ta đã lâu cũng không có đi qua thảm đỏ .”

“Phi thường xinh đẹp, hoàn mỹ !” Matthew đánh giá Alexandra -- Daddario một phen, chỉ cảm thấy ba đào cuộn trào mãnh liệt,“Anna, ngươi nhất định sẽ trở thành đêm nay thảm đỏ tiêu điểm.”

Alexandra -- Daddario cười cười, lại không có nói chuyện, từng cái cùng Matthew đi lên thảm đỏ nữ hài, đều có thể trở thành tiêu điểm.

Matthew phía trước mời Alexandra -- Daddario làm đêm nay bạn gái, Alexandra -- Daddario không có cự tuyệt.

Ô tô trước sau tấm chắn lúc này thăng lên, ngồi ở trên phó điều khiển Braun - Williams quay đầu đến, dặn dò nói,“Matthew, hiện tại là đặc thù thời kỳ, dù có thế nào đều không muốn rời đi ta có thể khống chế phạm vi, thảm đỏ tận lực đi nhanh một điểm, không cần cùng phấn ti có quá nhiều trao đổi.”

“Ân.” Matthew biết Braun - Williams là hắn an toàn suy xét, nói,“Ngươi yên tâm hảo, ta sẽ không xằng bậy.”

Braun - Williams không có nhiều lời, quay lại đầu đi, hắn đương Matthew bảo tiêu có đoạn thời gian , biết Matthew tương đối cẩn thận, luôn luôn đều sẽ không bỏ qua tự thân an toàn vấn đề.

Alexandra -- Daddario quan tâm hỏi,“Cái kia trộm đồ nhân còn không có bắt đến.”

Matthew lắc lắc đầu,“Không có, cảnh sát cơ bản không có tiến triển.”

Ô tô lúc này đến mục đích , Matthew cùng Alexandra -- Daddario xuống xe, tiến vào khoa học kỹ thuật quán trung lâm thời cải biến phòng nghỉ.

Này gian phòng nghỉ liền tại khoa học kỹ thuật quán cửa chính xuất khẩu phụ cận, đã tụ tập rất nhiều người.

“Hải, Matthew.” Johnny - Depp đối Matthew vẫy vẫy tay,“Bên này.”

Matthew mang theo Alexandra -- Daddario đi qua, Johnny - Depp bên cạnh Keira - Knightley giành trước nói,“Nghe nói nhà ngươi bị tặc chuyển không ?”

“Đúng vậy.” Matthew cố ý nói,“Cho nên, Keira, ta chuẩn bị đem ngươi tại Los Angeles phòng ở chuyển không, đi lấp sung ta không điệu gia.”

Để ngang tai tóc vàng Amanda lúc này đi tới, trước cùng Matthew, Depp cùng Keira - Knightley chào hỏi, tiếp đối Alexandra -- Daddario nói,“Anna, ta vì ngươi giới thiệu mấy cái bằng hữu.”

“Hảo a.” Alexandra -- Daddario cười nói.

Này hai người rất nhanh liền đi địa phương khác.

Keira - Knightley đến gần Matthew bên cạnh, thấp giọng nói,“Ngươi ánh mắt thật kém.”

Matthew biết nàng nói đến là có ý tứ gì, đồng dạng hạ giọng, nói,“Chỉ cần có một điểm có thể thắng được ngươi liền đủ rồi.”

Nghe nói như thế, Keira - Knightley hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái.

Hai người khai quen vui đùa, Matthew cười cười, Johnny - Depp lúc này chen vào nói nói,“Disney ảnh nghiệp có hay không hỏi thăm qua các ngươi tục tập sự tình?”

Matthew thu hồi tươi cười, nói,“Có a, Dead Man's Chest dự thụ phi thường hỏa bạo, bọn họ đã tại lên kế hoạch thứ bốn bộ .”

Từ nửa tháng phía trước,[ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] cuối tuần đầu vé xem phim liền bắt đầu dự thụ , căn cứ nhiều gia quyền uy cơ cấu cùng Bắc Mĩ thương nghiệp cụm rạp liên minh công bố số liệu, phim Bắc Mĩ cuối tuần đầu dự bán vé phòng đã vượt qua ba ngàn vạn dollar, ngoại giới phổ biến cho rằng này bộ phim Bắc Mĩ tuần đầu box office sẽ thoải mái đột phá một ức dollar đại quan.

Keira - Knightley cũng gật đầu nói,“Disney ảnh nghiệp nhân, có theo ta người đại diện tiếp xúc qua.” Nàng tiếp còn nói thêm,“Bất quá, ta không có hứng thú tiếp tục biểu diễn Elizabeth - Swan.”

Matthew cùng Johnny - Depp một điểm đều không ngoài ý muốn, quay chụp khi Keira - Knightley liền nói qua vài lần .

“Phỏng chừng Disney ảnh nghiệp cũng sẽ không khiến chúng ta ba lại ghé vào một khối .”

Trừ Michael - Fassbender cùng James - McAvoy này hai bạn bè, Depp là Matthew tốt nhất bằng hữu, hắn nói thẳng,“Ta khiến Helen khai ra 20+20 thù lao, đem Disney ảnh nghiệp nhân dọa chạy.”

Johnny - Depp bày Lan Hoa Chỉ, chỉ chỉ Matthew, nói,“Ta so ngươi còn quá phận, ta muốn 30+30.”

Matthew không khỏi cười lên, Keira - Knightley cùng Johnny - Depp cũng cười lên.

“Không bằng ta cùng nhau ép khô Disney tại [ Cướp biển vùng Caribbean ] thượng thuần điện ảnh ích lợi.” Matthew đề nghị nói,“Dù sao bọn họ còn có quanh thân cùng công viên vui chơi.”

“Ân.” Johnny - Depp gật gật đầu,“Ta thích này đề nghị.”

Keira - Knightley theo tuổi gia tăng, tâm kế cũng tại tăng trưởng, nói,“[ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] box office siêu cấp đại bán mà nói, chúng ta liên hợp đến hướng Disney ảnh nghiệp tạo áp lực, tranh thủ tại At World's End thượng lấy đến càng nhiều chia hoa hồng !”

Nàng tiếp tục tham diễn này hệ liệt chủ yếu mục đích , là vì kiếm được càng nhiều tiền, có đầy đủ tiền, theo sau mới có thể tùy ý đi chụp thích điện ảnh.

Matthew hoàn toàn tán đồng Keira - Knightley đề nghị, nói,“Disney ảnh nghiệp áp dụng hai bộ bộ chụp phương thức, trên thực tế tổn hại chúng ta ích lợi, nếu Dead Man's Chest đại bán sau lại chụp At World's End, Disney ảnh nghiệp khẳng định muốn thanh toán cho chúng ta càng nhiều thù lao, chúng ta hẳn là tranh thủ nên được lợi ích.”

Johnny - Depp chỉ suy xét hai giây, liền nói,“Ta đồng ý.”

[ Cướp biển vùng Caribbean ] trung thiết tam giác, trừ hữu tình ngoài, lại nhanh chóng đạt thành ích lợi đồng minh.

Matthew, Depp cùng Keira - Knightley ba người đứng ở chỗ này, một mình hình thành một vòng nhỏ, đại bộ phận người đều rất thức thời, không dễ dàng sẽ thấu lại đây.

Đương nhiên, không thức thời nhân cũng có.

Dáng người cao gầy Taylor - Swift cất bước đi vào phòng nghỉ, mượn dùng Big Machine Records công ty người sáng lập Scott - Borchetta quan hệ, nàng lấy đến rất nhiều trọng yếu trường hợp vé vào.

Tiến vào phòng nghỉ cửa, Taylor - Swift lập tức thấy được Matthew, trong đầu ý niệm vừa chuyển, lập tức đi qua.

Còn chưa tới phụ cận, nàng liền chủ động chào hỏi,“Hải, Matthew.”

Matthew nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn khi, Taylor - Swift đã đi tới, gật gật đầu nói,“Ngươi hảo, Taylor.”

Johnny - Depp nhìn Taylor - Swift liếc nhìn, rõ ràng không có chào hỏi ý tứ, đối Matthew cùng Keira - Knightley nói,“Chúng ta đây liền nói định.”

“Ân.” Keira - Knightley lên tiếng, nhìn về Taylor - Swift, Matthew nói tiếp,“Quay đầu khiến ba người đại diện ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, cụ thể sự tình do bọn họ đi làm.”

“Có thể.”

Johnny - Depp xung Matthew cùng Keira - Knightley khoát tay, trực tiếp rời khỏi .

Matthew cũng không có giới thiệu Taylor - Swift tính toán, Keira - Knightley đối Matthew nói một câu, cũng ly khai bên này.

Taylor - Swift nhìn kia hai vị đại minh tinh tránh ra, có thể cảm giác được đến, bọn họ hoàn toàn liền không lấy chính mắt xem qua chính mình.

“Không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp ngươi.” Matthew có chút khách khí nói.

“Scott - Borchetta tiên sinh giúp ta lấy đến một phần mời.” Taylor - Swift cười nói, thoạt nhìn tương đương thẳng thắn thành khẩn,“Ta album mới thu âm xong, liền chờ phát hành, hiện tại giai đoạn này cần nhiều lộ diện, cho nên ta liền đến cọ các ngươi thảm đỏ .”

Nàng nháy đào hoa mắt, mang theo vài phần cẩn thận, hỏi,“Ngươi sẽ không để ý, đúng không?”

Matthew xòe tay nói,“Đây là Disney ảnh nghiệp lần đầu thức, cũng không phải của ta. Cọ thảm đỏ loại chuyện này rất bình thường, ta không có nổi danh thời điểm, cũng thường xuyên cọ người khác thảm đỏ.”

Taylor - Swift mở to hai mắt, ngạc nhiên hỏi,“Thật sao? Ngươi cũng cọ qua người khác thảm đỏ?”

“Đương nhiên là thật .” Matthew tùy tay chỉ chỉ yến hội thính,“Nơi này sở hữu ngôi sao, có mấy cái không cọ qua thảm đỏ?”

Taylor - Swift gật gật đầu,“Cũng đúng vậy, từng cái ngôi sao đều có kinh lịch qua chưa thành danh giai đoạn.”

Matthew thuận miệng nói,“Chờ ngươi album đại bán, liền có thể thu đến rất nhiều hoạt động mời .”

“Ân.” Taylor - Swift có vẻ rất có tin tưởng,“Ta viết ca khẳng định sẽ được hoan nghênh !”

“Ngươi viết ca?” Matthew có điểm hảo kỳ, chung quy này nữ hài mới mười bảy tám tuổi,“Chính ngươi biết viết ca?”

Taylor - Swift lộ ra vài phần tiểu kiêu ngạo,“Là nha, ta đệ nhất album bên trong ca, đại bộ phận đều là ta chính mình viết .”

Matthew dựng thẳng lên ngón cái,“Sáng tác hình ca sĩ, rất giỏi.” Hắn nhìn Taylor - Swift còn mang theo vài phần tính trẻ con khuôn mặt, nói,“Ta vẫn tưởng rằng muốn có đầy đủ sinh hoạt lịch duyệt, tài năng linh cảm phát ra đi viết ca.”

Này tựa hồ là Taylor - Swift phi thường cảm thấy hứng thú đề tài, nàng nói,“Ta sẽ chủ động tìm kiếm linh cảm, linh cảm đến thời điểm, ta trốn ở trong phòng, nửa giờ liền có thể hoàn thành một bài.”

“Linh cảm còn có thể chủ động tìm kiếm?” Matthew rất ngạc nhiên.

Taylor - Swift bỗng nhiên có điểm ấp a ấp úng,“Này...... Ân...... Có thể tìm kiếm......”

Matthew hỏi,“Có thể mạo muội hỏi một chút ngươi tìm kiếm linh cảm phương thức sao?” Hắn chỉ chỉ cách đó không xa Depp,“Của ta cái kia quái ca bằng hữu, cũng thường xuyên viết ca, có lẽ có thể đến giúp hắn.”

“Này...... Ta cũng không biết nên nói như thế nào.” Taylor - Swift nhanh chóng chuyển dời đề tài, thử hỏi,“Matthew, tháng mười đại máy móc vì ta tổ chức album phát hành hội, có thể mời ngươi tham gia sao?”

Matthew nghĩ nghĩ,“Hiện tại ta không thể xác định.”

Có công tác nhân viên lúc này đi tới, nhắc nhở Matthew nên đi thảm đỏ vào sân .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 458: Hollywood Công Nghiệp Tối Cao Tiêu Chuẩn

Nhìn phòng nghỉ đi thông thảm đỏ xuất khẩu bên kia, Taylor - Swift mắt bên trong, tất cả đều là Matthew bóng dáng, này đương nhiên không phải phạm hoa si, tuy rằng chỉ có mười bảy tuổi, nhưng so với đại đa số thiếu nữ, nàng tư duy muốn thành thục nhiều, hơn nữa làm DreamWorks tiền CEO Scott - Borchetta, cũng hướng nàng quán thâu qua rất nhiều Hollywood cách sinh tồn.

Có như vậy một vị Hollywood đại lão làm đạo sư, thêm bản thân chính là phi thường có tâm cơ nữ hài, Taylor - Swift đối giới giải trí nhận thức, xa xa vượt qua nàng tuổi.

Big Machine Records công ty người sáng lập Scott - Borchetta đi tới, thấp giọng hỏi,“Thế nào?”

“Ta mời hắn .” Taylor - Swift khơi mào một đôi lông mi, nói,“Hắn không có đáp ứng, ân...... Phải nói là uyển cự .”

Scott - Borchetta lại cổ vũ nói,“Không quan hệ, ta đối với ngươi có tin tưởng.”

Taylor - Swift vẫn tin tưởng mười phần, nói,“Ta khẳng định có thể thành công.” Nàng còn tại nhìn chằm chằm xuất khẩu bên kia, thì thào nói nhỏ,“Ta liền cảm giác Matthew - Horner rất không sai, đặc biệt thành thục.”

Scott - Borchetta nhìn Taylor - Swift liếc nhìn, lấy hắn lý giải, này nữ hài tuổi không lớn, lại không phải cái loại này sẽ phạm hoa si nhân.

Bất quá, nghĩ đến Matthew - Horner nhất tuyến đương hồng ngôi sao thân phận, hắn nháy mắt bình thường trở lại.

Đi ra khoa học kỹ thuật quán đại môn, đạp lên thảm đỏ, Braun - Williams liền đánh mười hai vạn phần tinh thần, cảnh giác ánh mắt từ thảm đỏ bên trái fan điện ảnh quần thể trung nhanh chóng đảo qua, không buông tha bất cứ có thể địa phương, đồng thời làm tốt tùy thời xuất động phòng hộ chuẩn bị.

Bởi phía trước phát sinh quần lót ăn trộm sự kiện, hắn đi theo Matthew mặt sau đi lên thảm đỏ, nhưng không phải đi ở trên thảm đỏ, mà là thoáng lạc hậu một thân vị, từ tới gần fan điện ảnh một bên đi qua.

Tuy rằng tiến vào nơi này fan điện ảnh đều tiếp nhận Disney nhạc viên nghiêm khắc an toàn kiểm tra, nhưng Braun - Williams mấy năm nay quân nhân cùng bảo tiêu kiếp sống nói cho hắn, nếu thực sự có người muốn làm cái gì, căn bản không cần súng ống hoặc là kim chúc một loại vũ khí.

May mà Matthew cũng rất để ý tự thân an toàn, chỉ là đối thảm đỏ biên fan điện ảnh vẫy vẫy tay, ngay lập tức đi vào phỏng vấn khu.

Phỏng vấn khu bên trong, chỉ có ABC đài truyền hình cùng Disney nhi đồng kênh phóng viên, ra vấn đề khả năng tính không lớn, nhưng Braun - Williams không chút nào thả lỏng cảnh giác, cho dù là Matthew cùng Johnny - Depp cùng Keira - Knightley đứng chung một chỗ chụp ảnh chung, như cũ đứng ở tùy thời có thể bảo hộ Matthew vị trí.

Hải tặc thiết tam giác trong, Matthew dáng người tối cao, hắn đứng ở trung ương, tay trái ôm Keira - Knightley bả vai, tay phải treo tại Johnny - Depp trên lưng, ba người tận tình triển lãm lẫn nhau tình nghị.

Hơn nữa cùng đại bộ phận mặt cùng tâm không hợp Hollywood chụp ảnh chung bất đồng, ba người bọn họ ngầm cũng là hảo bằng hữu.

Kịch tổ đi đến chụp ảnh chung khu người càng lúc càng nhiều, không thiếu nhà tài trợ cũng lại đây cùng nhau chụp ảnh chung lưu niệm, chụp ảnh chung chấm dứt sau, Matthew vốn tưởng cùng Johnny - Depp cùng Keira - Knightley cùng nhau tiến vào rạp hát, lại bị Jerry - Bruckheimer kêu lại .

Jerry - Bruckheimer rõ ràng có lời muốn nói, hai người rơi vào kịch tổ mặt sau cùng.

Tiến vào Hollywood rạp hát, phía trước nhân dần dần đi xa, Jerry - Bruckheimer lúc này mới nói,“Matthew, Akiva - Goldsman I Am Legend sau, ngươi hay không là không tiếp mặt khác phim?”

“Đúng vậy.” Matthew cũng không phủ nhận, loại sự tình này vốn là không thể gạt được Jerry - Bruckheimer người như thế,“Có mấy cái ý đồ, tạm thời còn không có thỏa thuận.”

Hắn trong lòng có sở phỏng đoán, cũng vi kế tiếp lời lưu lại từ chối đường sống.

Jerry - Bruckheimer không có để ý này mấy, nói thẳng,“Ta và ngươi từ Black Hawk Down bắt đầu hợp tác, đến hiện tại cũng có năm năm đi?”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Không sai biệt lắm năm năm .” Hắn trong lòng sinh ra cảnh giác, dựa vào giao tình lừa dối nhân sự, trong giới rất thường gặp, bất quá ngoài miệng lại nói,“Chúng ta hợp tác Black Hawk Down,[ Cướp biển vùng Caribbean ] cùng National Treasure.”

Jerry - Bruckheimer quay đầu nhìn hắn một cái, Matthew giành ở phía trước, phi thường nghiêm túc thành khẩn nói,“Jerry, không có ngươi dẫn, liền không có của ta hôm nay, ta vẫn tâm tồn cảm kích, cám ơn ngươi.”

Nghe được hắn giành trước cảm tạ chính mình, Jerry - Bruckheimer có loại không tốt lắm cảm giác, vẫn là nói,“National Treasure phát hành đều nhanh hai năm , người xem vẫn ở hy vọng đệ nhị bộ, chúng ta hẳn là đem đệ nhị bộ đề lên nhật trình .”

Matthew cười cười,“Ta cũng là nghĩ như vậy .” Muốn khiến hắn tiếp tục biểu diễn National Treasure, trước thỏa mãn hắn thù lao yêu cầu, sau đó lại nói mặt khác, hắn lập tức còn nói thêm,“Theo ta được biết, Disney ảnh nghiệp tạm thời gác lại National Treasure tục tập, chỉ trong này sẽ không khởi động.”

Disney ảnh nghiệp vì sao gác lại National Treasure tục tập? Jerry - Bruckheimer tự nhiên biết đáp án, Matthew cùng hắn trù tính công ty muốn thù lao rất cao .

Jerry - Bruckheimer tự hỏi hai giây, Disney ảnh nghiệp có phần đông hạng mục có thể vận tác, hắn điện ảnh công ty lại bất đồng, giống National Treasure loại này đại bán điện ảnh tục tập, đối Bruckheimer ảnh nghiệp mà nói, là ổn thỏa nhất lợi nhuận phương thức.

“Matthew, ta có thể thúc đẩy Disney ảnh nghiệp một lần nữa trở lại trên bàn đàm phán, làm cho bọn họ trọng khải này hạng mục.” Jerry - Bruckheimer điểm ấy tin tưởng vẫn phải có,“Nhưng chúng ta muốn đạt thành hợp tác, đều phải có điều nhượng bộ.”

Nghe nói như thế, Matthew dừng cước bộ, đẳng Jerry - Bruckheimer cũng dừng lại, hắn nói,“Jerry, ta cá nhân đã làm ra rất lớn nhượng bộ.”

Hắn khẽ lắc đầu, nói,“Disney ảnh nghiệp khai ra tục tập thù lao khuyết thiếu thành ý.”

Nói đến cùng, hắn cùng Disney ảnh nghiệp khác nhau, luôn luôn đều không là lý niệm hoặc là mặt khác phương diện, mà là ích lợi phân phối.

Disney ảnh nghiệp muốn tại thành công xác suất cực cao đại bán điện ảnh tục tập thượng thực hiện ích lợi lớn nhất hóa, hắn đồng dạng cũng tưởng khiến chính mình lợi ích lớn nhất hóa.

Nếu là thương nghiệp hợp tác, hàng đầu điều kiện đương nhiên là muốn cam đoan ích lợi.

Matthew không có lại cùng Jerry - Bruckheimer nhiều lời, dù cho Disney ảnh nghiệp muốn trở lại trước bàn đàm phán, khai ra thù lao không đạt được hắn cùng Helen - Hermann mong muốn, bọn họ cũng sẽ không cùng Disney ảnh nghiệp lại đàm phán.

Jerry - Bruckheimer nhìn thấy Matthew dẫn đầu tiến vào phòng chiếu phim, ít nhiều có chút thất vọng.

Tiến vào trước phòng chiếu phim, Matthew còn quay đầu nhìn nhìn theo kịp Jerry - Bruckheimer, dựa theo Thái Bình Dương bờ bên kia tiêu chuẩn, Jerry - Bruckheimer đối với hắn có dẫn chi ân, có thể nói là hắn Bá Nhạc chi nhất, nhưng lấy thương nghiệp quy tắc đến cân nhắc mà nói, hắn cùng Jerry - Bruckheimer ai cũng không nợ ai .

Matthew đi đến rạp chiếu phim hàng đầu tiên, ngồi ở chính mình bên trên chỗ ngồi, bên cạnh Depp thấu lại đây hỏi,“Jerry - Bruckheimer sẽ không là tưởng phân hoá chúng ta sao?”

“Không phải.” Matthew bên trái là Depp, bên phải là Keira - Knightley, nói chuyện cũng không cần quá mức cẩn thận, thấp giọng nói,“Hắn muốn cho ta chủ động hạ thấp báo giá, để khiến Disney ảnh nghiệp một lần nữa khởi động National Treasure tục tập.”

Keira - Knightley cũng tại chú ý Matthew, sau khi nghe được hỏi,“Ngươi sẽ không đáp ứng đi?”

Matthew chỉ chỉ chính mình,“Ta có như vậy ngốc sao?”

Johnny - Depp hừ một tiếng, nói,“Chủ động hạ thấp thù lao? Hắn tưởng lấy đến càng nhiều ích lợi đi?”

“Jerry khả năng chuẩn bị vài lời, bất quá khiến ta trước tiên ngăn chặn.” Matthew nhếch lên chân bắt chéo,“Sau đó ta cự tuyệt hắn, nên nhượng bộ là Disney ảnh nghiệp.”

Keira - Knightley cùng Johnny - Depp đều phi thường tán thành Matthew thuyết pháp, không hẹn mà cùng gật gật đầu.

Màn ảnh lớn sáng lên, phim bắt đầu chiếu phim, ba người không lại trò chuyện, Matthew tâm tư lại không tại phim mặt trên, còn tại suy xét Jerry - Bruckheimer, thực ra gần nhất hai năm nay, Jerry - Bruckheimer dần dần lộ ra xu hướng suy tàn, lục tục chế tác mấy bộ phòng bán vé bình thường phim, kim bài người sản xuất aura cũng tại dần dần trở thành nhạt.

Dựa theo Helen - Hermann phân tích, người xem tựa hồ tại chán ghét Jerry - Bruckheimer thức thương nghiệp điện ảnh, nếu Jerry - Bruckheimer không làm ra thay đổi mà nói, về sau box office thất bại tác phẩm khẳng định sẽ tiếp tục gia tăng.

Này tại [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] thượng liền có sở thể hiện, phim tiền mấy tuần, tổ chức qua ba trường thử chiếu hội, tuy rằng Will - Turner cùng Jack - Sparrow hợp tác như cũ tràn ngập thú vị tính cùng lực hấp dẫn, nhưng phim chỉnh thể cố sự tính cũng không tốt, thử chiếu danh tiếng cũng không rất lý tưởng.

Đương nhiên, bao gồm hắn ở bên trong, tuyệt đại bộ phận nhân vẫn là xem hảo này bộ phim box office, chung quy tiền tác rất thành công , hơn nữa Dead Man's Chest chỉ là danh tiếng không quá lý tưởng, cự ly phim dở còn rất xa.

Matthew đã tại thử chiếu trông được qua thành phiến, hải tặc tam đại nhân vật chính trong, Elizabeth - Swan vai diễn tiến thêm một bước làm nhạt, cơ hồ biến thành Jack - Sparrow cùng Will - Turner song nhân vật chính điện ảnh, Jack - Sparrow như cũ phụ trách đùa nghịch, Will - Turner còn lại là vũ lực đảm đương.

Từ Thực Nhân tộc bộ lạc cứu vãn Jack - Sparrow, đến hải đảo tranh đoạt Davy Jones trái tim quần hí đại chiến, hắn nhân vật bao giờ cũng là có thể ở trên vũ lực áp qua người khác.

Đáng tiếc là, phim tự sự không có [ Hắc Trân Châu hào nguyền rủa ] xuất sắc, cùng tân thế kỷ sau đại bộ phận Jerry - Bruckheimer chế tác thương nghiệp phim như vậy, Dead Man's Chest chủ yếu bán điểm tập trung ở Will - Turner cùng Jack - Sparrow tương ái tương sát, dương cương cùng âm nhu phối hợp, cùng với xuất sắc đặc hiệu cảnh tượng mặt trên.

Liền Matthew lý giải mà nói, Dead Man's Chest đặc hiệu chế tác, tuyệt đối đại biểu niên đại này Hollywood công nghiệp tối cao đặc hiệu tiêu chuẩn.

Thực ra trong mắt của hắn, phim còn có nhất vấn đề lớn, đó chính là tình tiết cùng nhân vật ấu linh hóa.

Đây cũng là không biết làm sao sự tình, hắn chỉ là một diễn viên, không thể can thiệp phim chế tác, do địch bảo bảo ảnh nghiệp chế tác cùng phát hành phim, bày biện ra như vậy phong cách, cũng rất bình thường.

Matthew xem xong thử chiếu khi, từng tự giễu qua, địch bảo bảo không có cấp Jerry - Bruckheimer tạo áp lực, khiến Will - Turner cùng Johnny - Depp đối mặt Davy Jones khi đến đoạn vũ đạo, trực tiếp khiến nhân vật phản diện xấu hổ đến chết đã không sai rồi.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 459: Thành Danh Thật Là Khó

Disney nhạc viên Hollywood rạp hát cửa, Matthew vừa đi ra, liền bị vài danh phóng viên ngăn chặn, lập tức có phóng viên lớn tiếng hỏi,“Xin hỏi, Horner tiên sinh, kết cục Will - Turner cùng Jack - Sparrow tất cả đều khiến Bắc Âu hải quái nuốt vào trong miệng, này hai nhân vật là chết sao?”

Mặt khác phóng viên tề xoát xoát nhìn về phía tên kia phóng viên,[ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] lưu lại một thừa tiền khải sau kết cục, nếu hai đại nhân vật chính đều treo mà nói, đang tại hậu kỳ chế tác At World's End làm thế nào? Chẳng lẽ Elizabeth - Swan một người độc diễn chính?

Vấn đề này, hỏi nhất định là quá ngu ngốc .

Matthew không đáp lại, loại này đề cập đến kịch thấu vấn đề, hắn cũng không khả năng trả lời, tại Braun - Williams cùng với mặt khác vài danh bảo tiêu hộ vệ dưới, trực tiếp đi vào đối diện điện ảnh khoa học kỹ thuật quán, lại xuyên qua điện ảnh khoa học kỹ thuật quán lên dừng ở cửa hông xe Benz, Helen - Hermann đang ngồi ở trên xe chờ hắn.

“Đi thôi.” Trên phó điều khiển Braun - Williams phân phó tài xế,“Hồi Beverly Hills.”

Hắn thông qua kính chiếu hậu mắt nhìn Helen - Hermann, chủ động dâng lên ngăn cách trước sau tấm chắn.

“Beverly Hills phòng ở trang hoàng xong?” Matthew hỏi.

Helen - Hermann hồi đáp,“Tuần trước liền xong việc .”

Matthew điều chỉnh dưới ghế ngồi, lại hỏi,“Còn muốn đợi một đoạn thời gian lại chuyển nhà?”

Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu.

Liền tại đầu năm nay, nàng từ Beverly Hills chọn mua một đống độc lập biệt thự, biệt thự không tính rất lớn, nhưng cũng là hào trạch.

Này vài năm, Matthew từ điện ảnh chế tác đến hợp đồng đại ngôn phương diện kiếm được mấy ngàn vạn dollar, Helen - Hermann làm hắn người đại diện, lại thêm kì hạ còn có mặt khác diễn viên, cũng thu nhập xa xỉ.

Helen - Hermann nhanh chóng chuyển vào chính đề, đối Matthew nói,“Điện ảnh bắt đầu chiếu phim tiền, ta cùng Robert - Iger hàn huyên vài câu, từ hắn bên kia chiếm được một không tốt lắm tin tức.”

Matthew quay đầu nhìn về phía Helen - Hermann, Helen - Hermann mà nói không có đình,“Ngươi không phải muốn mượn [ Cướp biển vùng Caribbean ] phát hành cơ hội, đi Thái Bình Dương bờ bên kia xem xem sao? Khả năng đi không được .”

“Úc?” Matthew đầu tiên là nghi hoặc, tiếp minh bạch lại đây, hỏi,“Dead Man's Chest ở bên kia không có qua thẩm sao?”

Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu,“Robert - Iger nói cho ta biết không có qua thẩm, Dead Man's Chest không thể xuất hiện ở Thái Bình Dương bờ bên kia cụm rạp chiếu phim thị trường trong, qua bên kia làm lần đầu tự nhiên cũng liền hủy bỏ .”

Matthew khẽ lắc đầu, lại không có nói cái gì, chung quy loại tình huống này trong mắt hắn, lại bình thường bất quá .

Helen - Hermann lại không cách nào lý giải,“Đây chính là một bộ thiên hướng thấp linh hóa cả nhà hoan phim, như vậy đều không thể qua thẩm, thật sự gọi người làm không rõ bọn họ tiêu chuẩn gì?”

Matthew nghĩ nghĩ vừa chiếu phim Dead Man's Chest, nói,“Phỏng chừng là Davy Jones cùng hắn đám thủ hạ yêu ma hóa tạo hình có vấn đề.”

Này mấy yêu ma quỷ quái không để xuất hiện ở trên màn ảnh lớn, rất bình thường không phải sao?

Helen - Hermann vẫn là không thể lý giải,“Nhưng đây là một bộ cả nhà hoan a.”

Matthew nhún vai,“Ta đây cũng làm không rõ .”

Mặc kệ là từng, vẫn là hiện tại, hắn đều tiếp xúc không đến đại kéo, đã biết một điểm đều là tin vỉa hè, căn bản làm không được chuẩn, cũng không rõ ràng đại kéo xét duyệt đến cùng lấy cái gì làm cơ bản tiêu chuẩn.

Có cơ bản tiêu chuẩn mà nói, chế tác phương quay chụp phim khi càng thêm rõ ràng sáng tỏ, tỷ như MPAA PG-13 cùng R cấp, khả năng tiêu chuẩn cơ bản hội hơi có thượng hạ phù động, nhưng nào là PG-13, nào thuộc về R cấp tiêu chuẩn, có thể nói đơn giản sáng tỏ, muốn quay chụp PG-13 cấp phim kịch tổ, liền sẽ không đi đụng R cấp nội dung.

“Tính.” Matthew lắc đầu,“Ta còn là tìm thời gian chính mình đi qua một chuyến đi.”

[ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] đều bị đại kéo răng rắc rớt,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] lại càng không cần nói, tại Thái Bình Dương bờ bên kia phát hành căn bản không có khả năng, còn không bằng trừu không nhàn thời gian đoạn, đi Thái Bình Dương bờ bên kia chuyển chuyển, coi như là nghỉ phép .

Helen - Hermann nhắc nhở nói,“Tháng này ngươi không có thời gian. Ngươi muốn phối hợp Disney ảnh nghiệp vi Dead Man's Chest chuẩn bị quảng bá hoạt động, cuối tháng còn muốn tham gia Tom - Cruise cùng Katie - Holmes hôn tiền party.”

Matthew thở dài, nói,“Thiếu người khác tình, luôn phải trả.”

Tom - Cruise lần trước tham gia hắn từ thiện đấu giá hội, chẳng những quyên tặng hai mươi vạn dollar, sau này còn tại đấu giá trung lấy ba mươi vạn dollar giá, mua đi Johnny - Depp cung cấp một phen phục cổ guitar.

Có thể nói, Tom - Cruise cho đủ mặt mũi.

Cái gọi là lễ thượng vãng lai, Matthew cũng không khả năng từ chối Tom - Cruise mời, đi Hollywood danh nhân trung tâm tham gia party là tất yếu .

“Ngươi biết Hollywood danh nhân trung tâm là địa phương nào.” Helen - Hermann tựa hồ có điểm không yên lòng, nói,“Không cần tham gia hoàn party, trở về nói cho ta biết ngươi tin phụng khoa học giáo.”

Matthew ngược lại là không phải như thế nào để ý,“Ngươi cảm giác ta sẽ tín giáo sao?”

Helen - Hermann quay đầu nhìn hắn một cái, nói,“Ta thiếu chút nữa quên, ngươi là điển hình vô tín ngưỡng giả.”

Nàng theo sau chuyển đề tài,“Này hai ngày ngươi khả năng sẽ gặp được truyền thông làm khó dễ, này bộ phim mong muốn rất cao, phỏng chừng danh tiếng sẽ có điểm vấn đề.”

Matthew sớm liền nghĩ tới này mấy, nói,“Ta sẽ chú ý.”

Trong mắt của hắn,[ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] cùng tuyệt đại bộ phận Hollywood tục tập điện ảnh như vậy, so ra kém tiền tác, nhưng cũng tuyệt đối không tính là phim dở.

Đối với hắn loại này điển hình thương nghiệp minh tinh điện ảnh đến nói, chỉ cần người xem chịu mua trướng, bình luận điện ảnh nhân danh tiếng cái gì, căn bản không cần rất để ý, box office đại bạo đủ để miểu sát tuyệt đại bộ phận xướng suy thanh âm.

Tài xế trước đem Helen - Hermann đưa đến Beverly Hills Hilton khách sạn, lúc này mới chở Matthew quay trở về Horner trang viên, kinh lịch qua lần trước ăn trộm án kiện sau, tại Braun - Williams cùng chuyên nghiệp an bảo công ty đại lượng công tác dưới, Horner trang viên an bảo đẳng cấp thăng lên không chỉ một tầng.

Đặc biệt là biệt thự mặt sau vách núi, tại không ảnh hưởng trên cao nhìn xuống tầm nhìn dưới tình huống, tu kiến một đạo tường vây, cho dù là siêu cấp leo núi cao thủ, cũng vô pháp lại từ phía sau mò lên đến.

Đáng tiếc là, Beverly thị cảnh cục cùng Los Angeles huyện cảnh cục đến hiện tại còn không có tìm đến người bị tình nghi, trừ biết đó là leo núi cao thủ, còn khả năng là hắn phấn ti bên ngoài, cũng không có được đến càng nhiều hữu dụng manh mối.

Matthew ngược lại là không phải như thế nào lo lắng, Helen - Hermann lại có nghi ngờ, vạn nhất là cực đoan phấn ti, sự tình liền tương đối muốn phiền toái , qua lại Hollywood chịu đủ cục đoan phấn ti gây rối khổ ngôi sao, nhưng không ở số ít.

Như là John - Lennon cùng Jodie Foster, chính là trong đó điển hình.

Trở lại trang viên bên trong, Matthew không có lập tức đi nghỉ ngơi, qua không được bao lâu, Dead Man's Chest trước tiên trường box office thống kê liền có thể ra lô, hôm nay Bắc Mĩ cụm rạp sớm thực hiện máy tính nối mạng, lấy đến cụ thể box office thống kê tương đương dễ dàng.

Braun - Williams tạm thời không có rời đi, an bài thật muộn thượng an bảo, lại dẫn người chung quanh tuần tra một phen, mới lái xe về nhà.

Matthew ngồi ở phòng khách trên sô pha im lặng chờ đợi, hắn không lo lắng cho mình an toàn vấn đề, lại càng không lo lắng [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] box office.

Đặc biệt là người sau, dự bán vé phòng đặt ở nơi này, Bắc Mĩ cuối tuần đầu box office phá ức là thấp nhất tính toán.

Về phần an toàn vấn đề, Horner trang viên trừ bên trong tăng mạnh an bảo ngoài, Beverly thị cảnh cục cũng tăng mạnh tại phụ cận tuần tra, nguyên bản cảnh cục đầu nhập tại phú hào khu lực lượng, liền hơn xa phổ thông khu cư dân có thể so, tăng mạnh tuần tra lực lượng sau, mỗi qua chừng nửa giờ, sẽ có tuần tra xe cảnh sát từ Horner trang viên bên ngoài chuyển qua.

Hôm nay dưới loại tình huống này, ai cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động chuồn vào Horner trang viên.

“Đêm nay cảm giác thế nào?”

Đi vào ở Westwood khu xa hoa chung cư, Amanda hỏi cùng nàng cùng nhau trở về Alexandra - Daddario,“Ta nhìn thấy có không ít phóng viên phỏng vấn ngươi đâu.”

Alexandra - Daddario đá rơi xuống giày cao gót, thay một đôi thoải mái dép lê, đổ nghiêng tại phòng khách trên sô pha, nói,“Kia vài phóng viên quan tâm không phải ta, đều đang hỏi ta cùng Matthew quan hệ, bọn họ có không ít người nhìn thấy ta là tọa Matthew xe đi Disney nhạc viên.”

Amanda không cảm giác ngoài ý muốn, rót hai ly thủy, đem trong này một ly đặt ở Alexandra - Daddario phía trước trên bàn trà.

“Cám ơn.” Alexandra - Daddario cũng không khách khí, bưng lên ly uống một ngụm, còn nói thêm,“Tưởng thành danh rất khó a.”

“Ai đều có như vậy một quá trình.” Amanda ngồi ở Alexandra - Daddario bên cạnh, nói,“Ta vừa nhận thức Matthew cái kia gia hỏa thời điểm, hắn cả ngày nói chính mình tưởng trở thành đại minh tinh, khi đó tất cả mọi người cười nhạo hắn, nói hắn đang làm mộng tưởng hão huyền, liền tính là ta, cũng hiểu được hắn nhiều lắm có thể làm tiểu diễn viên.”

Alexandra - Daddario không có nghe Matthew nói qua này mấy, đột nhiên đến hứng thú, hỏi,“Hắn hỗn nhất định rất thảm đi?”

Amanda buông xuống chính mình ly, nói,“Phi thường thảm, ta nhớ rõ hắn nghèo túng nhất khi, ngay cả ăn cơm đều mau thành vấn đề.” Nàng thò tay vỗ dưới Alexandra - Daddario đùi,“So với Matthew, chúng ta đều là người may mắn.”

Alexandra - Daddario hơi hơi nhún vai,“Không nhìn ra chúng ta nơi nào may mắn.”

Amanda nở nụ cười,“Chúng ta có một hảo gia đình.”

Alexandra - Daddario bỗng nhiên nghĩ đến thử vai khi Matthew hỏi qua nàng kia vài sự, nếu nàng phụ thân tại New York chính đàn không có nhất định lực ảnh hưởng, có thể lấy đến I Am Legend trong nữ phụ sao?

Làm một còn có chút kiêu ngạo nữ hài, Alexandra - Daddario không muốn thừa nhận điểm ấy, lại không thể phủ nhận, nàng dứt khoát đổi đề tài, hỏi,“Amanda, ngươi cùng Matthew nhận thức rất nhiều năm , hắn này nhân thế nào?”

Amanda cùng Alexandra - Daddario là thuở nhỏ nhận thức hảo hữu, có thể nghe được ra lời này sau lưng lời ngầm, niết cằm suy xét một hồi, nói thẳng,“Matthew là của ta hảo bằng hữu, hắn đối bằng hữu không phải nói, nhưng hắn cũng là điển hình hoa hoa công tử.”

Alexandra - Daddario ngắn ngủi rơi vào trầm mặc, Amanda lại vỗ vỗ nàng đùi,“Ngươi muốn một đoạn lãng mạn nam nữ quan hệ, có thể thử một chút, muốn tìm một ổn định kết giao đối tượng, rời xa hắn.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 460: Phá Kỷ Lục

Thái dương vừa mới treo lên thiên không, một chiếc màu đỏ Chevrolet xe hơi quẹo vào Burbank đệ tam phố, dừng ở một đống tiểu lâu phía trước mặt, một nhà bên nữ hài trang điểm cao gầy nữ hài từ trên phó điều khiển xuống dưới, đối cửa sổ xe bên kia lắc lắc thủ, lớn tiếng nói,“Tái kiến, mụ mụ.”

“Tái kiến, Taylor.”

Trên chỗ điều khiển một tóc vàng trung niên nữ nhân phát động ô tô, ly khai nơi này.

Vẫn chờ đến ô tô biến mất không thấy, Taylor - Swift mới xoay người hướng về Tiểu Lâu bên kia đi, đi ngang qua tiệm bán báo khi, muốn một phần [ Los Angeles thời báo ], sau đó vào Tiểu Lâu bên trong.

Đây là Big Machine Records tại Burbank phân bộ, công ty tổng bộ tại toàn mĩ âm nhạc chi đô Nashville, Taylor - Swift đệ nhất album đi là nông thôn phong cách, từ chuẩn bị đến luyện tập lại đến thu âm, đều là tại Nashville hoàn thành, hoàn thành thu âm sau, Big Machine Records cố ý đem Taylor - Swift đưa tới Los Angeles.

Thiên Sứ chi thành là toàn mĩ giải trí trung tâm, ở trong này càng dễ dàng giành được truyền thông chú ý.

Taylor - Swift tiến vào công ty, trực tiếp đi một gian phòng nghỉ, hôm nay muốn tập luyện MV một ít cảnh tượng, bất quá nàng tới có điểm sớm.

Ngồi ở nhất trương thoải mái trên ghế sô pha, Taylor - Swift lười biếng duỗi eo, lật ra kia phân [ Los Angeles thời báo ], trước nhanh chóng xem một lần tình hình chính trị đương thời tin tức, gặp không có cảm thấy hứng thú , lập tức tìm đến giải trí trang, sau đó tại giải trí bản đầu bản đầu đề thượng, gặp được tối hôm qua tận mắt chứng kiến qua cảnh tượng.

“Cướp biển vùng Caribbean lại Dương Phàm......”

Tại tin tức tiêu đề bên phải, là nhất trương trên diện rộng hình ảnh, Matthew - Horner đứng ở trung gian, hai tay phân biệt ôm Keira - Knightley cùng Johnny - Depp, hải tặc thiết tam giác cười đến dương quang xán lạn, tựa hồ tại nói cho toàn thế giới bọn họ hữu nghị sâu đậm.

Taylor - Swift tối hôm qua tham gia lần đầu thức, biết này ba người là chân chính bằng hữu, mà không phải giới giải trí thường gặp mặt cùng tâm không hợp.

Nàng xem trên ảnh chụp ba người cùng bên cạnh văn tự đưa tin, nhớ tới tối hôm qua cảnh tượng, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, Matthew - Horner, Johnny - Depp cùng Keira - Knightley này ba người tập thể ra kính, truyền thông phóng viên tựa hồ đặc biệt thích, từ hôm nay trên báo chí mãn thiên tán dương đưa tin đến xem, giống như so ba người đơn độc bày ra hiệu quả hảo nhiều.

“Scott - Borchetta nói qua, truyền thông đặc biệt là giải trí loại truyền thông, đưa tin khi đều là đầu độc giả sở hảo.” Taylor - Swift là phi thường thông minh nữ hài, lập tức nghĩ tới càng nhiều,“Công chúng có phải hay không thích nhìn thấy ngôi sao cùng ngôi sao ở giữa chân thành tha thiết hữu nghị?”

Nàng nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi lâu, lầm bầm lầu bầu nói thầm,“Nếu ta đệ nhất album phản ứng còn có thể, cũng liền có thể có chút danh , đến lúc đó tìm theo ta không sai biệt lắm nhân làm bằng hữu, không có việc gì thường xuyên tại truyền thông phóng viên trước mặt chuyển chuyển, có thể hay không gia tăng độ hấp thụ ánh sáng?”

Mười lăm tuổi thời điểm, Taylor - Swift liền gặp rời đi DreamWorks chuẩn bị gây dựng sự nghiệp Scott - Borchetta, Scott - Borchetta đảm nhiệm qua DreamWorks chấp hành quan, đối Hollywood lý giải có thể nghĩ, hắn phi thường xem hảo Taylor - Swift tiềm chất, cho rằng Taylor - Swift tại cùng tuổi trung là nổi bật tồn tại, quá khứ hơn một năm thời gian trừ cam kết chuyên nghiệp nhân tài tại âm nhạc phương diện chỉ bảo Taylor - Swift, hoàn cho nàng quán thâu rất nhiều giới giải trí cơ bản tri thức.

Taylor - Swift phi thường thông minh, loại này thông minh không chỉ có giới hạn trong âm nhạc, còn có thể thông qua nhìn thấy cùng nghe được tiến hành độc lập phân tích, được ra thuộc về chính mình kết luận.

Theo sau, nàng tưởng càng xa càng nhiều.

Taylor - Swift ánh mắt nhìn chằm chằm báo chí, tư duy lại hoàn toàn không ở trên báo chí, nàng tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể được hoan nghênh, nếu trở thành đang hot ngôi sao ca nhạc, cũng liền có một ít tư bản, đến lúc đó tổ kiến một hảo hữu...... Không, vì chính mình tổ kiến một mỹ nữ tập hợp khuê mật đoàn, sau đó không có việc gì liền mang theo các nàng tụ hội cùng áp đường cái, đến lúc đó một đoàn ngôi sao cấp bậc mĩ nữ đi cùng một chỗ, giải trí phóng viên tuyệt đối sẽ nổi điên, nói vậy đại chúng cũng hoan nghênh.

Trong những người này nàng đương nhiên là tối có danh một, nếu là có người danh khí càng lớn , kia liền đá đi.

Nghĩ đến đây, Taylor - Swift thu hồi suy nghĩ, tiếp tục nhìn trước mặt báo chí,[ Cướp biển vùng Caribbean ] rõ ràng là nhiệt điểm tin tức, trên giải trí bản còn có mới nhất bình luận.

“Cố sự logic so với tiền tác kém rất nhiều, có lẽ lấy tục tập box office làm mục đích chế tác tổng không thể tránh né kịch tác thượng khâu có tác dụng trong thời gian hạn định, bất quá tuy rằng nhiều rất nhiều không thể tự bào chữa mà quá độ cường điệu hài kịch hiệu quả kiều đoạn, chỉnh thể tự sự vẫn là đầy đủ lưu sướng đến có thể lược qua một ít tật xấu, đại lượng CG tham gia xây dựng thị giác kỳ quan, cũng trên trình độ nhất định bù lại kịch tình không đủ, cuối phim trực tiếp sống lại Barbossa, rõ ràng là tại vi đệ tam bộ làm chuẩn bị.”

Này thiên bình luận điện ảnh đến từ [ Los Angeles thời báo ] bình luận điện ảnh nhân Kenneth - Turan, Taylor - Swift tối hôm qua vừa xem qua điện ảnh, bản thân cảm giác coi như là đúng trọng tâm,[ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] cố sự tình tiết giống như xác thật có chút vấn đề, bất quá phim lượng điểm càng nhiều, đủ để che dấu mấy vấn đề này.

Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, Taylor - Swift ngẩng đầu nhìn xem phòng nghỉ cửa phòng, nói,“Mời vào.”

Cửa phòng từ bên ngoài mở ra, Scott - Borchetta đi đến, nhìn thấy Taylor - Swift trong tay bưng lấy báo chí, hỏi,“Nhìn cái gì đâu?”

“[ Los Angeles thời báo ].” Taylor - Swift giơ lên báo chí lung lay, sau đó nói,“Tối hôm qua chúng ta xem qua kia bộ [ Cướp biển vùng Caribbean: Dead Man's Chest ] tin tức.”

Scott - Borchetta đến hứng thú, ngồi ở Taylor bên cạnh trên ghế sô pha, hỏi,“Phim trước tiên trường box office có bao nhiêu?”

“Ta không biết a.” Taylor - Swift lắc lắc đầu.

Scott - Borchetta chỉ chỉ nàng trong tay báo chí,“Mặt trên hẳn là có nhắc tới.”

Taylor - Swift lục lọi giải trí bản tìm tìm, rất nhanh ngừng lại, nói,“Có, mặt trên nói là 1850 vạn dollar.”

“Bao nhiêu?” Scott - Borchetta có chút sửng sốt.

“1850 vạn dollar.” Taylor - Swift lặp lại một lần.

Scott - Borchetta sửng sốt một chút, lúc này mới nói,“Thế nhưng có nhiều như vậy?”

Taylor - Swift hảo kỳ nhìn về phía hắn.

Scott - Borchetta phía trước đảm nhiệm qua DreamWorks chấp hành quan, đối với điện ảnh nghề cực kỳ lý giải, lập tức giải thích nói,“1850 vạn dollar sáng tạo Bắc Mĩ điện ảnh thị trường tân đêm khuya trường box office kỉ lục, nguyên kỉ lục là [ Star Wars Episode 3: Sith báo thù ] 1690 vạn dollar.”

Taylor - Swift có thể nghe minh bạch lời này ý tứ,“Có phải hay không [ Cướp biển vùng Caribbean: Dead Man's Chest ] cuối cùng Bắc Mĩ box office cũng sẽ vượt qua [ Sith báo thù ]?”

“Hẳn là có rất lớn xác suất.” Scott - Borchetta vỗ nhẹ nhẹ dưới ghế dựa tay vịn,“Ai đều biết này bộ [ Cướp biển vùng Caribbean ] sẽ bùng nổ, hiện tại xem ra sẽ có một siêu cấp đại bạo.”

Taylor - Swift biết Scott - Borchetta phía trước tại điện ảnh nghề công tác, không khỏi hỏi,“Ngươi cảm giác tuần đầu box office có thể có bao nhiêu?”

“Một ức năm ngàn vạn dollar rất có khả năng.” Scott - Borchetta nói.

“Ách......” Taylor - Swift gãi gãi khuôn mặt, nói thầm,“Nhiều như vậy.”

Scott - Borchetta thở dài,“Lúc trước DreamWorks có thể kéo đến Jerry - Bruckheimer hợp tác mà nói......”

Hắn không khỏi lắc lắc đầu, Jerry - Bruckheimer từ chín mươi niên đại trung kỳ liền cùng Walt Disney hợp tác, DreamWorks muốn đào góc tường cơ hồ không có khả năng, nhưng một người khác lại là từ DreamWorks trước mắt trốn ......

Nhớ ngày đó, Matthew - Horner là biểu diễn DreamWorks cùng HBO hợp tác Band of Brothers mới chân chính đi vào một ít đạo diễn cùng người sản xuất tầm nhìn, đáng tiếc DreamWorks không ai ý thức được hắn thương nghiệp giá trị.

Nếu Matthew - Horner diễn viên chính điện ảnh bên trong, có mấy bộ là DreamWorks chế tác phát hành, DreamWorks khẳng định sẽ không là hiện tại cục diện.

“Matthew cùng Johnny - Depp rất được hoan nghênh a.” Taylor - Swift còn tại xem báo giấy,“Mãn thiên đều là đối bọn họ khen ngợi.”

Scott - Borchetta phục hồi tinh thần, nói,“Jerry - Bruckheimer tuyển diễn viên đặc biệt thành công, Johnny - Depp cùng Matthew - Horner khuyết điểm cùng ưu thế đều phi thường rõ ràng, hai người vừa đúng hình thành bù đắp, Jack - Sparrow thuyền trưởng sẽ trở thành Hollywood kinh điển.”

Nghe nói như thế, Taylor - Swift kỳ quái hỏi,“Will - Turner không phải sao?”

Scott - Borchetta lắc lắc đầu, nói,“Will - Turner cũng rất xuất sắc, nhưng so với Jack - Sparrow thuyền trưởng, vẫn là kém một ít, này hệ liệt xuất sắc nhất người là Johnny - Depp.”

Hắn khẩu khí một chuyển, còn nói thêm,“Bất quá, Matthew - Horner tác phẩm càng thêm đa dạng tính, trừ [ Cướp biển vùng Caribbean ], hắn còn tại mặt khác bất đồng phim bên trong chứng minh chính mình kêu gọi lực, thực ra giới điện ảnh phổ biến cho rằng hắn tiền đồ so Johnny - Depp càng tốt.”

Taylor - Swift ánh mắt không ngừng chớp động, tựa hồ đang suy xét sự tình gì, qua một hồi lâu, mới nói,“Matthew sẽ trở thành Tom - Cruise như vậy cự tinh sao?”

“Này ai cũng không dám cam đoan.” Scott - Borchetta nghĩ nghĩ, nói,“Lấy hắn trước mắt thế đến xem, tương lai mấy bộ điện ảnh không thất bại mà nói, rất có cơ hội.”

Hắn nhìn nhìn đồng hồ, nhắc nhở nói,“Nhanh đến thời gian , ngươi nên đi hoá trang gian .”

“Ân.” Taylor - Swift buông xuống báo chí, đứng lên, ra phòng nghỉ tiền, lại đối Scott - Borchetta nói,“Có thể giúp ta thu thập một ít về Matthew - Horner tư liệu sao? Ta cảm giác hắn này nhân rất có thú .”

Scott - Borchetta nhìn Taylor - Swift liếc nhìn, nhẹ nhàng gật đầu,“Có thể, ta ngày mai phát đến ngươi hòm thư bên trong.”

Taylor - Swift thanh thuần trên khuôn mặt, lộ ra tươi đẹp tươi cười, nói,“Cám ơn ngươi, Scott.”

“Không cần khách khí.” Scott Borchetta biết đây là một phi thường thông minh nữ hài.

Phòng nghỉ cửa đóng lại, Taylor - Swift không có lập tức đi hoá trang gian, ngược lại đứng ở hành lang trung không nhúc nhích, đầu nhanh chóng chuyển động lên, nếu có thể thỉnh đến Matthew - Horner này đẳng cấp ngôi sao vì chính mình đệ nhất album phất cờ hò reo, tuyên truyền hiệu quả khẳng định sẽ phi thường tốt.

Vấn đề là nên như thế nào thỉnh đến Matthew - Horner đâu?

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 461: Jack Sue Phối Hợp Tình Tay Ba

Trước tiên trường 1850 vạn dollar box office, cũng xác minh Matthew phỏng đoán, có [ Hắc Trân Châu hào nguyền rủa ] làm cơ sở, lại thêm Disney ảnh nghiệp có mục đích tính đại quy mô tuyên truyền, Dead Man's Chest box office không là vấn đề, hơn nữa Cinema Score căn cứ trước tiên trường box office cùng người xem phản ứng, cũng điều chỉnh đánh giá, cho rằng Dead Man's Chest Bắc Mĩ cuối tuần đầu box office sẽ ở 1 ức 5000 vạn dollar tả hữu.

Matthew đương nhiên vui như mở cờ, niên đại này Bắc Mĩ cuối tuần đầu box office qua ức phim, hoàn toàn có thể dùng cực kỳ hiếm thấy đến hình dung, qua lại hắn diễn viên chính điện ảnh còn không có một bộ có thể thực hiện Bắc Mĩ cuối tuần đầu box office đột phá một ức dollar hành động vĩ đại.

“Dead Man's Chest là tục tập.”

Thiên Sứ trù tính công ty trong văn phòng, Helen - Hermann đối Matthew nói,“Phi cải biên điện ảnh, phi tục tập điện ảnh, muốn Bắc Mĩ box office qua ức, quá khó .”

Matthew hoàn toàn đồng tình Helen - Hermann mà nói, nói,“Hai năm nay, nguyên sang điện ảnh tình huống không phải rất tốt.”

Helen - Hermann thẳng chỉ hạch tâm,“Nguyên sang điện ảnh có thể chân chính box office đại bán quá ít , hiện tại thị trường tình thế, cho dù là một bộ trung đẳng thiên hạ quy mô chế tác, điện ảnh công ty cũng muốn nện xuống hơn một ngàn vạn dollar, này bút tiền dùng tại nguyên sang loại hình điện ảnh bên trên, phiêu lưu muốn đại vài lần.”

Tuy rằng này đối với điện ảnh sản nghiệp trường kỳ phát triển bất lợi, nhưng nhà sản xuất đều là thương nghiệp công ty, đầu tư điện ảnh không phải vì theo đuổi nghệ thuật, cho dù là đổi thành Matthew đầu tư, hắn cũng không khả năng phóng phiêu lưu tương đối nhỏ ích lợi càng cao hạng mục không cần, đi đầu tư phiêu lưu càng lớn phim.

“Đây là bình thường tình huống.” Helen - Hermann là người đại diện, cũng là thương nhân, điện ảnh nghệ thuật đồng dạng không phải nàng theo đuổi, nàng nói,“Nếu một nguyên sang kịch bản cùng một căn cứ nổi danh tác phẩm cải biên mà đến kịch bản đặt ở ngươi trước mặt, ngươi sẽ tuyển nào?”

Đương nhiên tuyển hắn trong ấn tượng càng có danh cái kia ! nhưng nói như vậy không thể đối Helen - Hermann nói, Matthew nhún vai, hàm hồ nói,“Loại này vấn đề còn dùng trả lời sao?”

Thực ra ngôi sao lựa chọn một hạng mục, liền cùng điện ảnh công ty lựa chọn hạng mục như vậy, kịch bản chỉ là trong đó một nhân tố, như là đạo diễn cùng người sản xuất là ai, suy xét trình tự đều phải xếp hạng tại kịch bản phía trước.

Dốc sức làm đến hiện tại, Matthew đối Hollywood đã có rất sâu lý giải, tỷ như nói mĩ kịch quay chụp chế tác trong, kịch bản là mấu chốt, biên kịch quyền lực tương đối lớn, thậm chí xuất hiện qua diễn viên chính đắc tội biên kịch, nhân vật trực tiếp bị biên kịch viết chết, do đó dẫn đến diễn viên chính không thể không ra cục tình huống.

Nhưng tại điện ảnh chế tác trong, đạo diễn cùng người sản xuất tầm quan trọng xa xa lớn hơn biên kịch, biên kịch thường thường bị vây ở một tương đối xấu hổ vị trí.

Có một điểm rất có ý tứ, chế tác nhân liên minh cùng Hollywood các đại công hội ký kết cứng nhắc phân thành hiệp nghị, niên hạn đều là giống nhau , cũng chính là biên kịch công hội cùng chế tác nhân liên minh hiệp nghị đến kỳ khi, giống diễn viên công hội cùng đạo diễn công hội hiệp nghị cũng sẽ đến kỳ.

Mỗi lần hiệp nghị đến kỳ, đều là Hollywood rung chuyển nhất thời khắc, các đại công hội muốn tranh thủ càng nhiều ích lợi, đại biểu nhà tư sản ích lợi chế tác nhân liên minh đương nhiên sẽ không đồng ý.

Vì thế, công hội bắt đầu chuẩn bị bãi công, nhưng diễn viên công hội cùng đạo diễn công hội bãi công sẽ không bùng nổ, bởi vì không đợi bãi công bùng nổ, nhà tư sản liền sẽ biểu hiện ra đầy đủ thành ý.

Chân chính nháo ra bãi công , thường thường đều là biên kịch công hội, các biên kịch yêu cầu bao giờ cũng là không chiếm được nhà tư sản coi trọng, đàm phán cuối cùng sẽ rơi vào cục diện bế tắc.

Các biên kịch muốn diễn viên cùng đạo diễn cùng loại hiệp nghị, này hiển nhiên là không có khả năng , bọn họ tại nhà tư sản trong mắt, xa không có hai cái sau trọng yếu.

Độc lập giới điện ảnh thế nào, Matthew không phải rất rõ ràng, nhưng chủ lưu thương nghiệp điện ảnh chế tác, thường thường là trước có chế tác nhân cùng hạng mục, sau đó chiêu mộ biên kịch biên soạn kịch bản, giống [ Smith vợ chồng ] loại tình huống này, nếu không có Akiva - Goldsman vị này nhất tuyến chế tác nhân, Summit Entertainment sẽ để ý tới Simon - Kinberg?

Matthew năm trước thời điểm xem qua James - Cameron [ tàu Titanic ] cùng [ chung kết giả 2] kịch bản, chỉ nhìn kịch bản mà nói, thật sự là rất phổ thông bình thường,[ chung kết giả 2] còn hơi chút hảo điểm,[ tàu Titanic ] dứt khoát chính là nát tục đến nhà tiểu tử nghèo cùng nhà giàu nữ cẩu huyết tình yêu.

Điện ảnh các biên kịch bao giờ cũng là ồn muốn vượt qua diễn viên, lấy đến cùng cấp với đạo diễn quyền lực cùng địa vị, nhưng tại hiện nay này Hollywood, bọn họ yêu cầu rất không thực tế, Hollywood căn bản không cần các biên kịch thả bay tư tưởng, làm ra dọa rớt đầy đất nhãn cầu sáng ý, Hollywood chủ lưu thương nghiệp điện ảnh, thậm chí mùa trao giải tuyệt đại bộ phận xung thưởng điện ảnh, tất yếu phù hợp truyền thống lưu thủy tuyến bàn ba đoạn thức kết cấu.

Muốn đánh vỡ này mấy biên kịch, hoặc là chính mình đầu tư, hoặc là thu thập chăn đệm rời đi.

Lại nói, mỗi năm đều chân chính bị người xem nhận, box office đại bán hoặc là mùa trao giải đại lấy được phong thu phim, thường thường cũng là điển hình ba đoạn thức kết cấu điện ảnh.

Hollywood là một giới kinh doanh, thị trường quyết định cung cấp.

Tuyệt đại đa số thời điểm, Hollywood chủ lưu đại chế tác kịch bản cũng không phải một người tác phẩm, thường thường là đoàn đội hợp tác sản phẩm, vài danh biên kịch hợp viết là vẻ bình thường, từng cái chủ biên kịch mặt sau thường thường còn sẽ có càng thêm phân nhỏ tiểu biên kịch, bất quá những người này không thể lấy đến kí tên quyền, từ phim diễn chức nhân viên danh sách trong, cũng tìm không thấy tên của bọn họ.

Loại này lưu thủy tuyến thức sinh sản kịch bản hình thức, khẳng định tồn tại tệ đoan, nhưng cũng có chỗ tốt.

Bất cứ một biên kịch, đều có chính mình am hiểu cùng không am hiểu một phương diện,[ Cướp biển vùng Caribbean ] liền có một khổng lồ biên kịch đoàn đội, có người chuyên môn phụ trách viết anh thức đối thoại, có người chuyên môn viết động tác hí, có người cung cấp khôi hài đoạn tử, còn có người viết trên biển Caribbean đi thuyền đợi đã (vân vân).

Mỗi một biên kịch, tại thống nhất phong cách cùng khuôn mẫu dưới, viết đều là chính mình am hiểu gì đó, có lẽ không hẳn phi thường chuyên nghiệp, nhưng xuất hiện ở điện ảnh bên trong, tối thiểu như là như vậy hồi sự.

Này tại [ Cướp biển vùng Caribbean ] mặt trên thể hiện còn không phải đặc biệt rõ ràng, đề cập đến chuyên nghiệp hóa điện ảnh, tỷ như bóng bầu dục, chữa bệnh, chống khủng bố hoặc là luật sư đẳng vai diễn bên trong, giống như loại này phân công hợp tác hình thức, có thể khiến phim nội dung tránh cho cực kỳ xấu hổ nghiệp dư đẳng tình huống.

Nếu liên phim phản ứng chức nghiệp cơ bản nhất tình huống đều có sai lầm, loại này phim thành công xác suất có thể nghĩ .

Đương nhiên, cũng không phải sở hữu kịch bản đều sẽ như vậy.

Còn có chút kịch tổ cùng biên kịch, gặp được loại này đề cập chuyên nghiệp tình huống, sẽ dùng một loại cực kỳ nhàn hạ biện pháp đến giải quyết -- chuyên nghiệp không đủ, diễn cảm tình đến thấu.

Vì thế, có chút điện ảnh hoặc là kịch tập trong, liền sẽ xuất hiện rất để người sửng sốt tình tiết, một bộ đánh công sở hoặc là thương chiến phim truyền hình, mỗi khi đề cập đến nhận việc trường cùng thương chiến nội dung khi, cuối cùng sẽ sơ lược, dùng MV cùng Michael Bay thức siêu mau cắt nối biên tập, bước qua này đoạn tình tiết, hận không thể một phút đồng hồ liền kết thúc, nhưng ảnh thị tác phẩm tổng muốn có nội dung, không có khả năng thông thiên đều là MV thức đoản màn ảnh cắt nối biên tập.

Vậy nên làm sao được? Đối một ít biên kịch đến nói, này dứt khoát rất dễ dàng , đến đoạn cẩu huyết tam giác luyến liền là, Mary Sue hoặc là Jack Sue thuận lợi giải quyết.

Về phần cái gọi là công sở cùng thương chiến, biên kịch không kinh lịch qua, cũng không đi lý giải qua, khiến hắn viết như thế nào tương quan kiều đoạn, như thế nào đi chi tiết triển khai kịch tình? Vì thế người xem có thể nhìn thấy chuyên nghiệp điện ảnh hoặc là kịch tập, chỉ có không hề có ý nghĩa cẩu huyết tam giác luyến.

Đương một chuyên nghiệp chức nghiệp bị không lý giải này chuyên nghiệp nhân viết đi ra, như vậy này lời nói trống rỗng phải như thế nào bù lại đâu, đầu cơ trục lợi biên kịch rất thông minh được lựa chọn một chủ đề -- tình yêu.

Matthew thậm chí có thể tưởng tượng, dùng loại này thủ pháp hoàn toàn có thể viết ra một bộ Dead Man's Chest đến.

Tỷ như nói khiến Will - Turner đương cái kia Jack Sue, hắn cùng với Elizabeth - Swan thuận lợi tương luyến, nguyên bản sắp cử hành hôn lễ , lại chiếm được Jack - Sparrow bị Thực Nhân tộc bộ lạc bắt đi tin tức, vì chính mình hảo cơ hữu, Will - Turner tại hôn lễ đêm trước, báo cho biết Elizabeth - Swan tạm thời trì hoãn hôn lễ, tiến đến cứu viện Jack - Sparrow, sau đó cùng Elizabeth - Swan bạo phát trong lời nói xung đột.

Này đoạn xung đột chỉ dựa vào lời kịch cùng trữ tình kinh màn ảnh, liền đủ để chống đỡ qua phim ba mươi phút đầu, Will - Turner nói cho Elizabeth - Swan chính mình có bao nhiêu yêu nàng, Elizabeth - Swan thương tâm rơi lệ, chỉ trích Will - Turner chân ái là Jack - Sparrow Vân Vân.

Cuối cùng, Will - Turner lựa chọn đi cứu viện Jack - Sparrow, hai nhân vật bán hủ có thể lại chống đỡ qua ba mươi phút.

Kia đoạn trên hải đảo quần hí, có thể sửa thành Elizabeth - Swan cùng Jack - Sparrow ghen tị, đồng thời đối với đối phương cùng Will - Turner bất mãn, ở trên đảo ra tay tàn nhẫn, lại chống đỡ quá nửa giờ không có vấn đề.

Kết cục vai diễn, Jack - Sparrow lọt vào Elizabeth - Swan tính toán, bị Bắc Âu hải quái nuốt vào, Will - Turner vì cơ...... Không, là hữu tình, không chút do dự nhảy vào Bắc Âu hải quái miệng rộng bên trong.

Elizabeth - Swan thề, liền tính đuổi tới người chết thế giới, cũng sẽ không khiến này hai người cùng một chỗ, vì thế tìm kiếm nhân đi thế giới chỗ cuối......

Này tuyệt đối là hoàn mỹ Jack Sue phối hợp cẩu huyết tam giác luyến kịch tình.

Matthew có thể tưởng tượng, nếu phim thật muốn như vậy quay chụp, đánh hải tặc danh nghĩa, khiến sở hữu kịch tình đều vi cẩu huyết tam giác luyến phục vụ, phỏng chừng đại bộ phận người xem sẽ ở rạp chiếu phim bên trong hộc máu bỏ mình.

Tại Thiên Sứ trù tính công ty đợi nửa buổi sáng, giữa trưa phía trước Matthew ly khai Helen - Hermann văn phòng, trước khi rời đi cố ý dặn dò Helen - Hermann cùng Johnny - Depp cùng Keira - Knightley người đại diện liên hệ, hôm nay Dead Man's Chest đại bán đã trở thành kết cục đã định, ba người tất nhiên muốn tại kế tiếp At World's End trung, tranh thủ càng lớn ích lợi.

Ra Thiên Sứ trù tính công ty, Matthew cũng không quản mặt sau đuổi kịp cẩu tử, lái xe trực tiếp đi đến Amanda tại Westwood khu chung cư, mặc bó sát người T-shirt cùng thiếp chân bảy phân khố Alexandra - Daddario đã chờ ở khu chung cư trước.

Alexandra - Daddario lên ngựa tu xe, hỏi,“Chúng ta đi nơi nào?”

Matthew có thể nhìn thấy phụ cận có đèn flash sáng khởi, lại không chút nào để ý, nói,“Ta tại Santa Monica một nhà hải cảnh phòng ăn (nhà hàng) đính vị trí.”

Alexandra - Daddario gật gật đầu, nói,“Đi thôi, ta đều có điểm đói bụng.”

Màu trắng Benz xe việt dã hướng phía trước lái đi, mặt sau đuổi kịp bảo tiêu điều khiển chiếc xe, lại mặt sau thật nhiều cẩu tử lái xe theo đi lên.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 462: Bò Sữa Cấp Bậc

Buông xuống trong tay dao nĩa, Alexandra - Daddario cầm lấy khăn ăn xoa xoa miệng, Matthew mắt nhìn nàng trước mặt đĩa sứ, bên trong mấy thứ thức ăn cơ hồ không gặp thiếu.

Hắn quan tâm hỏi,“Không phải đói bụng sao? Như thế nào không nhiều ăn một điểm?”

Alexandra - Daddario lắc lắc đầu,“Ta ăn không thiếu, gần nhất lại béo , muốn khống chế ẩm thực.”

Matthew không có lại khuyên, đối với rất nhiều nữ nhân tới nói, mỹ thực xa không có hảo dáng người lực hấp dẫn đại, thân ở Hollywood này phi thường xem mặt cùng dáng người địa phương, hắn cũng dần dần thói quen .

“Béo ?” Matthew cười nói,“Ta không nhìn đi ra.”

Alexandra - Daddario lại nói,“Ta là rất dễ dàng béo phì cái loại này nhân, không khống chế ẩm thực mà nói, rất nhanh liền sẽ biến thành một tiểu bàn muội.”

Matthew gật gật đầu, nói,“Thích hợp tiến hành rèn luyện, có thể tiêu hao mất dư thừa nhiệt lượng.”

“Ân, ta vẫn ở kiện thân.” Alexandra - Daddario nhớ tới kịch bản yêu cầu, nói,“Đoạn thời gian trước, chế tác nhân David - Heimann khiến Helen chuyển cáo ta, muốn ta tiến hành gầy thân, quay chụp khi thoạt nhìn càng như là sinh hoạt tại tận thế trong hoàn cảnh nữ nhân.”

Matthew ăn luôn cuối cùng một khối nhỏ beefsteak, nói,“Ta thiếu chút nữa quên , của ngươi nhân vật là có như vậy đặc thù yêu cầu.” Hắn cầm lấy khăn ăn xoa xoa miệng, hỏi,“Phụ thân ngươi bên kia thế nào ? Không thành vấn đề đi?”

Alexandra - Daddario hạ giọng, nói,“Hắn cùng toà thị chính bên kia đánh hảo tiếp đón , kịch tổ đang tại giải quyết quay chụp cho phép.” Nàng tạm dừng một chút, hỏi,“I Am Legend lúc nào quay chụp?”

“Cụ thể thời gian ta cũng không phải rất rõ ràng.” Matthew gần nhất đều đang bận Dead Man's Chest tuyên truyền,“Akiva - Goldsman còn không có cho ta thông tri.”

Đoạn thời gian trước, Warner Bros đem [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] điều chỉnh đến tháng mười một lần đầu công chiếu, hắn cùng Helen - Hermann cùng I Am Legend kịch tổ phương diện câu thông qua, cần đối phương tại đây thời gian đoạn điều chỉnh tốt quay chụp kế hoạch, đến lúc đó hắn khẳng định không thể chờ ở trong kịch tổ.

Di động đột nhiên vang lên, Matthew lấy ra nhìn thoáng qua, vội vàng chuyển được nói vài câu, cắt đứt sau đối Alexandra - Daddario lộ ra xin lỗi tươi cười,“Xin lỗi, Anna. Ta bên này lâm thời có chuyện, cần đi một chuyến nam Buena Vista đường cái.”

“Không quan hệ.” Alexandra - Daddario vội vàng cười nói,“Ta ăn hảo , cũng chuẩn bị đi một chuyến Burbank gặp Helen, chúng ta cùng nhau đi.”

Matthew gật gật đầu,“Ân.”

Hắn vẫy tay gọi tới phục vụ sinh tính tiền, sau đó cùng Alexandra - Daddario cùng nhau ly khai phòng ăn (nhà hàng), vừa đi ra ngoài, đối diện tựa hồ liền có đèn flash sáng khởi.

Hiện tại [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] vừa phát hành, này mấy cẩu tử khẳng định sẽ toàn bộ hành trình cùng chụp.

Alexandra - Daddario không có né tránh ý tứ, ngược lại không dấu vết ưỡn ưỡn ngực.

Hai người lên Benz xe việt dã, Matthew lập tức phát động ô tô, dọc theo ven biển đại đạo triều Burbank chạy tới.

Vừa gọi điện thoại tới được là Helen - Hermann, Walt Disney CEO Robert - Iger muốn ước hắn buổi chiều tại nam Buena Vista đường cái một nhà tiệm cà phê gặp mặt tán gẫu.

Matthew có thể đoán được Robert - Iger muốn trò chuyện cái gì, hơn nữa hắn cùng Helen - Hermann thái độ tương đương kiên định, Disney ảnh nghiệp khai ra thù lao không đạt được hắn tâm lý mong muốn mà nói, về National Treasure tục tập sự tình tất cả đều không bàn nữa.

Đương nhiên, hắn sẽ đi phó ước, Walt Disney CEO mặt mũi khẳng định muốn cấp.

Benz xe việt dã mặt sau, một chiếc kiểu cũ Ford xe hơi theo đi lên, trên xe là đến từ TMZ hai danh cẩu tử, bọn họ từ vài ngày trước bắt đầu, liền tại toàn bộ hành trình cùng vỗ Matthew, hôm nay càng là từ hắn rời đi Horner trang viên vẫn theo tới hiện tại, quay chụp đại lượng ảnh chụp cùng video.

Niên kỉ hơi nhỏ cẩu tử tại lái xe, một cái khác tuổi hơi lớn lục lọi máy ảnh kỹ thuật số, xem xét hôm nay quay chụp ảnh chụp.

“Này Matthew - Horner, phao thượng Adriana - Lima mới bao lâu?” Tuổi hơi lớn cẩu tử vừa lật xem ảnh chụp, vừa nói,“Này liền đổi bạn gái , đổi nữ nhân tốc độ, mau so thượng thay quần áo .”

“Brian, ngươi chụp xuống cái kia nữ nhân sao?” Lái xe trẻ tuổi cẩu tử hỏi.

Tuổi hơi lớn cẩu tử gật đầu nói,“Chụp xuống đến, gương mặt có chút xa lạ.”

“Quản nàng xa lạ không xa lạ.” Tuổi trẻ cẩu tử tựa hồ có điểm hưng phấn,“Ngươi không thấy được nàng ngực sao? Đó là bò sữa cấp bậc a !”

Tuổi hơi lớn cẩu tử lật đến Alexandra - Daddario nhất trương đặc tả trên ảnh chụp, nhìn chằm chằm nhìn một hồi,“Xác thật tương đương hùng vĩ đồ sộ.”

Tuổi trẻ cẩu tử có chút cảm khái,“Matthew - Horner có phải hay không sửa khẩu vị ? Hắn sẽ không sợ nghẹn chết sao?”

Tuổi hơi lớn cẩu tử không khỏi ha ha nở nụ cười, sau khi cười xong không phải không có cực kỳ hâm mộ nói,“Đổi là ngươi, có như vậy một nữ nhân đặt ở trước mặt, ngươi sẽ bởi vì lo lắng nghẹn chết liền bỏ qua sao?”

Tuổi trẻ cẩu tử không chút do dự nói,“Ta tình nguyện bị nghẹn chết.” Hắn tiếp lắc đầu nói,“Matthew - Horner này mấy ngôi sao, mĩ nữ một tiếp một, phỏng chừng rất nhanh liền sẽ gom đủ một chi bóng đá đội .”

“Bóng đá đội?” Tuổi hơi lớn cẩu tử hiển nhiên có bất đồng cái nhìn,“Ngươi quá coi thường Matthew - Horner , hiện tại từ các phương diện để lộ đi ra tin tức xem, hắn tiền vốn hùng hậu, nội tiết tố phân bố tràn đầy, nhiều lắm hơn mười năm, liền có thể thực hiện Bách nhân trảm.”

“Oa, ác, nga......” Tuổi trẻ cẩu tử không ngừng phát ra cảm thán thanh âm, sau đó nói,“Ta tình nguyện thiếu sống hai mươi năm, cũng tưởng hoàn thành như vậy vĩ nghiệp.”

Tuổi hơi lớn cẩu tử trực tiếp đả kích nói,“Đừng có nằm mộng !” Hắn hỏi lại đồng bạn,“Ngươi có Matthew - Horner soái sao? Có hắn như vậy cường tráng thân thể cùng cơ nhục sao?”

Tuổi trẻ cẩu tử tiếp lắc đầu,“Không có.”

Tuổi hơi lớn cẩu tử còn nói thêm,“Trọng yếu nhất là, ngươi có hắn có tiền sao? Có hắn có danh sao? Có thể mang cho kia vài tưởng nổi tiếng nữ nhân cọ nhiệt độ hâm nóng cơ hội sao?“

Tuổi trẻ cẩu tử uể oải lại lắc đầu, sau đó có chút chần chờ nói,“Cũng không tất cả đều là như thế này đi? Tỷ như Adriana - Lima, tuy rằng phóng viên chụp đến nàng cùng Matthew - Horner đồng du Rio de Janeiro, lại nắm tay ra vào cùng gia khách sạn ảnh chụp, nhưng nàng bị Brazil cùng New York đồng hành hỏi khi, thủy chung không có đáp lại qua liên quan nàng cùng Matthew bất cứ vấn đề.”

“Adriana - Lima mới là thông minh nữ nhân.” Tuổi hơi lớn cẩu tử cái nhìn, cùng tuổi trẻ cẩu tử hoàn toàn bất đồng, cười lạnh hai tiếng nói,“Có thể hỗn thành siêu mẫu nữ nhân, quả nhiên không phải ngu ngốc !”

“Này như thế nào nói?” Tuổi trẻ cẩu tử không quá minh bạch.

Tuổi hơi lớn cẩu tử đơn giản giải thích nói,“Lấy Matthew - Horner giờ này ngày này danh khí, nhất cử nhất động đều bị giải trí truyền thông gắt gao nhìn chằm chằm, Adriana - Lima cái gì cũng không dùng nói, chỉ cần nắm Matthew tay, xuất hiện ở phía trước màn ảnh, lập tức liền có thể trở thành bát quái truyền thông đầu đề, hơn nữa tại nhất định thời gian bên trong, sẽ bị giải trí truyền thông liên tiếp không ngừng hâm nóng đưa tin, nháy mắt đề cao nhân khí cùng độ nổi tiếng.”

Tuổi trẻ cẩu tử nghĩ nghĩ đoạn thời gian trước từ TMZ đến mặt khác giải trí truyền thông liên tiếp đăng Matthew cùng Adriana - Lima các loại đưa tin phản ứng, không thể không gật đầu nói,“Giống như, giống như ngươi nói thực có đạo lý.”

“Không phải rất có đạo lý, mà là chân thật tình huống.” Tuổi hơi lớn cẩu tử hành nghề nhiều năm, càng là Elena - Boyar thủ hạ đắc lực tài tướng, giới giải trí bên trong rất nhiều sự nhìn xem đặc biệt rõ ràng,“Một minh tinh, có được Matthew - Horner như vậy danh khí cùng kêu gọi lực, căn bản không cần nhiều làm cái gì, sẽ có rất nhiều muốn nổi danh nữ nhân nhào lên đến, rất nhiều vốn có danh muốn càng thêm nổi danh nữ nhân chủ động dựa vào đi lên.”

Hắn quay đầu nhìn về phía điều khiển vị bên kia,“Không nói khác địa phương, riêng là New York cùng Los Angeles hai , muốn nổi danh nữ nhân có bao nhiêu?”

Tuổi trẻ cẩu tử hồi đáp,“Đếm không hết.”

Tuổi hơi lớn cẩu tử cười lắc đầu nói,“Matthew - Horner chính là các nàng thành danh đường tắt a. Hơn nữa Matthew - Horner bề ngoài xuất chúng, phía trước Jessica - Alba cùng Scarlett - Johnny đám người nói lời nói, cũng tương đương cho hắn đánh quảng cáo, liền tính không nổi danh mà nói, kia vài ham chơi các nữ hài, có mấy cái không muốn Matthew - Horner như vậy tình nhân?”

Tuổi trẻ cẩu tử nhìn phía trước xe Benz phía sau lưng, nói,“Nhìn thấy hắn một đám đổi bạn gái, rất đả kích người.”

Hắn đột nhiên hỏi nói,“Nghe nói chúng ta lão đại cùng Matthew - Horner quan hệ không phải là ít?”

Tuổi hơi lớn cẩu tử lại lắc đầu,“Này không rõ lắm, ta chỉ biết Matthew - Horner vẫn là lâm thời diễn viên thời điểm, liền cùng Elena - Boyar là bằng hữu , nhiều năm như vậy, hai người vẫn duy trì liên hệ, hẳn là quan hệ phi thường tốt bằng hữu.”

Này hai đến từ TMZ cẩu tử, một đường từ Santa Monica theo tới Burbank nam Buena Vista đường cái, nhìn thấy Benz xe việt dã dừng ở Disney nhà sản xuất tà đối diện một nhà quán cà phê phía trước, vội vàng giơ lên máy ảnh, màn ảnh nhắm ngay bên kia, quay chụp lên.

Matthew - Horner cùng kia đầu bò sữa trước sau xuống xe, bất quá Matthew - Horner vào quán cà phê, bò sữa lại dọc theo lối đi bộ, hướng phía trước đi, hình như là muốn đi không tính chỗ quá xa Thiên Sứ trù tính công ty.

Hai danh cẩu tử nhanh chóng phân công, tuổi trẻ cẩu tử đi theo chụp bò sữa, tuổi hơi lớn cẩu tử tiếp tục ở trong này quay chụp Matthew.

Tuổi trẻ cẩu tử đi sau bất quá chừng mười phút, tuổi hơi lớn cẩu tử liền nhìn thấy Matthew - Horner từ tiệm cà phê bên trong đi ra , hắn vừa giơ lên máy ảnh quay chụp mấy tấm ảnh chụp, Walt Disney CEO Robert - Iger cũng ra quán cà phê, còn cùng Matthew - Horner đứng ở quán cà phê cửa nói đùa vài câu.

Rất rõ ràng, Matthew - Horner vừa vào quán cà phê, là cùng Robert - Iger gặp mặt.

Chẳng lẽ Matthew - Horner cùng Disney phương diện muốn có tân hợp tác? Tuổi hơi lớn cẩu tử trong lòng có chút hảo kì, bám chặt thời gian quay chụp nhiều trương Matthew - Horner cùng Robert - Iger nói giỡn ảnh chụp.

Mặc kệ hai người trò chuyện phải là cái gì, có này mấy ảnh chụp tại, sau khi trở về hắn đều có đầy đủ tin tức có thể viết.

Rất nhanh, Robert - Iger lên xe ly khai nơi này, sau đó Matthew - Horner cũng lái xe ly khai.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 463: Ca Hát Muốn Mạng

“Văn phòng tiền tụ tập rất nhiều phóng viên.”

Ngồi ở trên ghế phó, Braun - Williams mắt nhìn văn phòng ở đại lâu cửa, đối Matthew nói,“Chúng ta muốn hay không đổi môn?”

Matthew nhẹ nhàng lắc đầu,“Từ cửa chính xuống xe.”

Hiện tại là Dead Man's Chest phát hành kỳ, dựa theo cùng kịch tổ đạt thành hiệp nghị, hắn tất yếu biểu hiện đầy đủ cao điệu, tích cực đáp lại truyền thông phóng viên phỏng vấn, để chế tạo càng nhiều đề tài cùng tin tức đi ra.

Nghe được Matthew mà nói, Braun - Williams lập tức đối với kẹt ở tây trang trên cổ áo mic nói,“Cửa chính xuống xe, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng.”

Phía sau một khác chiếc Benz xe việt dã vượt qua Matthew xe, dẫn đầu dừng ở đại lâu cửa, ba danh bảo tiêu nhanh chóng xuống xe, xây dựng một đạo đơn giản cách ly nhân tường.

Từ ăn trộm án phát sinh sau, Matthew bên cạnh bảo vệ lực lượng liền được đến tăng mạnh, liên quan Braun - Williams ở bên trong, bảo tiêu nhân số tạm thời gia tăng đến bốn người.

Theo sau, màu đen Benz xe việt dã dừng lại, Matthew tại Braun - Williams bên người hộ vệ dưới, hướng tới văn phòng cửa đi, kia vài nguyên bản chờ ở nơi này đụng vận khí hơn hai mươi danh phóng viên, nhìn thấy người xuống dưới thật là Matthew, nháy mắt tràn lại đây, lập tức đem Matthew cùng bảo tiêu vây quanh lên.

May mà những người này đại bộ phận không phải cẩu tử, mà là chính quy truyền thông phóng viên, bao nhiêu vẫn là có điểm trật tự .

Một danh trước ngực treo [ Los Angeles thời báo ] điếu bài nữ phóng viên dẫn đầu lớn tiếng hỏi,“Matthew,[ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] ngày đầu box office sáng kỉ lục đại bán, ngươi có cái gì muốn nói sao?”

Nếu từ cửa chính xuống xe, Matthew liền làm hảo trả lời vấn đề chuẩn bị, lập tức nói,“Người xem thích bộ điện ảnh này, là chúng ta vất vả cần cù công tác tốt nhất hồi báo.”

Vừa dứt lời, một danh đến từ [ thế giới tin tức tuần san ] phóng viên hỏi,“Căn cứ nhiều mặt phản hồi, Johnny - Depp nhân vật Jack - Sparrow thuyền trưởng được hoan nghênh trình độ, rõ ràng vượt qua ngươi đóng vai Will - Turner, ngươi thấy thế nào?”

Này vấn đề ẩn hàm châm ngòi, Matthew tự nhiên nghe được đi ra, tuy rằng lấy hắn cùng Depp giao tình, loại này vấn đề nói cái gì đều có thể, cũng sẽ không cố ý lưu lại lời bính.

“Này bộ phim tên phim gọi là [ Cướp biển vùng Caribbean ], hải tặc đầu lĩnh Jack - Sparrow thuyền trưởng tự nhiên là đệ nhất nhân vật chính.” Matthew nhẹ nhàng bâng quơ nói,“Depp là một danh vĩ đại diễn viên, đắp nặn một vĩ đại nhân vật.”

TMZ một danh nam phóng viên chen lại đây, cách bảo tiêu đem microphone đưa tới Matthew trước mặt, hỏi,“Căn cứ tin cậy tin tức, ngày hôm qua ngươi tại nam Buena Vista đường cái cùng Walt Disney CEO Robert - Iger thấy một mặt, có phải hay không tại hiệp đàm tân hạng mục hợp tác?”

“Không phải.” Matthew thuận miệng giải thích một câu,“Này chỉ là một lần bằng hữu bình thường gặp.”

Nói xong, hắn cấp Braun - Williams sử ánh mắt, Braun - Williams lập tức cùng mặt khác bảo tiêu tách ra một con đường, yểm hộ Matthew triều văn phòng cửa chính đi.

Cứ việc phóng viên còn tại hỏi, Matthew lại không có lại trả lời.

Ngày hôm qua hắn cùng với Robert - Iger gặp mặt, đúng là hiệp đàm tân hạng mục, không biết Jerry - Bruckheimer ngầm làm cái gì công tác, thế nhưng khiến Robert - Iger tự mình ra mặt, cùng hắn hàn huyên National Treasure tục tập sự tình.

Hắn rất tôn trọng Robert - Iger, đối phương muốn mặt đàm, lập tức gián đoạn cùng Alexandra - Daddario ước hội, chạy về Burbank nam Buena Vista đường cái gặp mặt, chỉ thấy mặt là một chuyện, đề cập đến thù lao ích lợi chính là một chuyện khác , hắn thái độ cùng lập trường vẫn là cùng qua lại như vậy minh xác.

Nếu đại công ty CEO ra mặt nói vài câu, liền muốn chủ động hạ thấp thù lao biểu diễn, Hollywood đại bài các ngôi sao, đều đừng nghĩ lấy đến hơn một ngàn vạn dollar thù lao.

Mặt khác, Robert - Iger còn hỏi thăm hắn biểu diễn một bộ Disney đồng thoại điện ảnh khả năng.

Đó là một bộ hoạt hình kết hợp chân nhân ảo tưởng lãng mạn âm nhạc hí kịch điện ảnh, đầu tư cao tới gần một ức dollar, trước mắt đã xác định nữ chính là Amy - Adams, nam chính tạm thời chỗ trống.

Hắn lấy tìm người đại diện bàn bạc phương thức, uyển cự Robert - Iger, Robert - Iger cũng không có nói thêm cái gì, chung quy hắn là Walt Disney CEO, chỉ là thuận tiện nhắc một chút, giống loại này cụ thể sự vụ, khẳng định sẽ có phía dưới người đi xử lý.

Dù cho mặt sau Disney ảnh nghiệp người đi tìm Helen - Hermann bàn bạc, Matthew cũng sẽ khiến Helen - Hermann từ chối.

Loại hình này phim rất không thích hợp hắn, địch bảo bảo ấu linh đồng thoại điện ảnh, hắn có thể tiếp thụ cũng chính là [ Cướp biển vùng Caribbean ] loại trình độ này , lại thấp linh hóa mà nói, hắn không thể cam đoan quay chụp khi hay không sẽ điên mất, giống giới vũ xử lý đại nhân vật phản diện thiết lập, không phải bất luận kẻ nào đều có thể nhận .

Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân là hắn ca hát phi thường lạn, nói ngũ âm không toàn đều là tán dương, tựa như Tom - Cruise cùng Leonardo - DiCaprio chưa bao giờ tại phim hoặc là mặt khác công khai trường hợp khai xướng như vậy, hắn phi thường có tự mình hiểu lấy, người khác ca hát muốn tiền, hắn ca hát muốn mạng.

Lại nói, chân chính điện ảnh cự tinh, ai sẽ nhàn rỗi không có việc gì đi làm âm nhạc, không nói người khác, ca sĩ xuất thân Will - Smith cùng Johnny - Depp này hai người, tại chân chính thành danh sau, cũng chỉ đem âm nhạc trở thành nghiệp dư đam mê.

Tóm lại, địch bảo bảo phim ca múa hắn là sẽ không đi tiếp .

Tiến vào đại lâu, Matthew đi đến chính mình văn phòng, Bella - Anderson mang theo ba danh trợ lý đang tại bận rộn, hôm nay Bella - Anderson cũng có mấy tên thủ hạ, hiệp trợ nàng xử lý phấn ti cùng tuyên truyền đẳng nhiều phương diện công tác.

Nhìn thấy Matthew, Bella - Anderson đánh trước tiếp đón, lại cười nói,“Chúc mừng ngươi, Matthew,[ Cướp biển vùng Caribbean ] ngày hôm qua ngày đầu box office sáng tạo tân Bắc Mĩ điện ảnh đan ngày box office kỉ lục.”

“Cám ơn.” Matthew gật gật đầu.

Tuy rằng phim đệ nhất nhân vật chính là Johnny - Depp, nhưng hắn tâm tình cũng tương đương không sai, mặc kệ nói như thế nào, Will - Turner đều là song nam chính chi nhất, phim đại bạo box office, cũng có thể trở thành hắn về sau tư bản.

Thực ra sớm ở hôm nay rạng sáng, hắn liền được đến [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] ngày đầu box office thống kê số liệu, dựa theo Bắc Mĩ điện ảnh thị trường hôm nay thống kê phương thức, đem trước tiên trường 1850 vạn dollar tính toán ở bên trong, này bộ phim ngày đầu thu hoạch 6980 vạn dollar, sáng tạo tân Bắc Mĩ đan ngày box office kỉ lục.

Matthew đi đến chính mình bàn công tác mặt sau, mở ra máy tính đăng lục Yahoo giải trí nhìn nhìn, rất nhiều Dead Man's Chest ngày đầu số liệu đều đã bị truyền thông đăng đi ra.

IMDB chia đều được điểm 8.2 phân,Cinema Score cụm rạp người xem bầu thành “A”, truyền thông phóng viên điều tra tổng hợp được điểm 72,......

Giống như là ngày đầu box office con số như vậy, người xem danh tiếng nhìn chung mà nói cũng không tệ lắm.

Nhưng bình luận điện ảnh nhân danh tiếng lại rất sai.

Dead Man's Chest ở trên Rotten Tomatoes thế nhưng biểu hiện là nát rữa ! lạn cà chua thu nhận sử dụng 75 vị chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân bình luận điện ảnh, kém bình chiếm tuyệt đại đa số, mới mẻ độ chỉ có 58% !

Matthew lập tức đăng lục Rotten Tomatoes trang web, thấy được rất nhiều chuyên nghiệp bình luận điện ảnh, xác thật đại bộ phận là kém bình.

“Này bộ tục tập là một bộ hữu danh vô thực, hoa lệ rêu rao đại chế tác. Tình tiết logic tính không cường, khiếm khuyết nhân văn tự hỏi, cũng quá mức tối nghĩa cùng phức tạp, có mấy chỗ rất thả lỏng thậm chí không có công đạo liền sống chết mặc bây; Mặt khác, lâm diễn đám hải tặc biểu diễn không giống đệ nhất bộ như vậy thú vị.”

-- USA Today

“[ Cướp biển vùng Caribbean 2] xem chính là Jack thuyền trưởng ba người cố sự, nhưng bọn họ ba người từng kinh điển biểu diễn lại không phục tồn tại, chiếm lấy, này mấy tối hấp dẫn người xem nhãn cầu gì đó biến thành ùn ùn máy tính kỹ năng đặc biệt, toàn bộ [ Cướp biển vùng Caribbean 2] rất giống CG kỹ thuật carnival hoặc triển lãm bán hàng hội. Điện ảnh trung máy tính kỹ năng đặc biệt không ai không thích xem, nhưng kỹ năng đặc biệt quá nhiều, chi bằng trực tiếp chơi máy tính trò chơi thống khoái.”

--[ New York Post ]

“[ Cướp biển vùng Caribbean 2] khư khư cố chấp chứng minh chỉ dựa vào máy tính kỹ năng đặc biệt đến chế tác điện ảnh giống nhau có thể hóa mục nát thành thần kỳ, từ box office thành tích đến nói, tựa hồ đích xác làm đến điểm này. Đáng tiếc là, kinh điển chỉ biết xuất hiện một lần, nếu lần nữa muốn từ này kinh điển bên trong đào móc ra càng nhiều thứ, e lực bất tòng tâm.”

--[ Chicago The Sun ]

Cùng chi tương phản , lại là mặt khác một ít fan điện ảnh trên trang web đến từ phổ thông khán giả hảo bình, hơn nữa khen ngợi như nước, tựa hồ tất cả mọi người bị Jack - Sparrow thuyền trưởng âm nhu cùng Will - Turner uy vũ chinh phục như vậy.

“Johnny - Depp phấn khích biểu diễn, Matthew - Horner mị lực bắn ra bốn phía, đạo diễn giàu có tưởng tượng lực màn ảnh ngôn ngữ cùng với đối tiết tấu nắm chắc, khiến này bộ phim tràn ngập sung sướng.”

“Đặc hiệu xuất chúng, phối nhạc to lớn, kịch tình so thượng một bộ còn muốn nhiều một ít tình cảm cùng huyền nghi nguyên tố, rất tốt phim bom tấn.”

“Cố sự rất phấn khích, cả bộ điện ảnh xem xuống dưới cảm giác rất thích, đặc hiệu cũng phi thường không sai. Mau hai giờ khi ba người mộc luân quyết đấu thật sự là phấn khích !”

Matthew chỉ là đơn giản nhìn nhìn, liền đóng lại trang web, giống [ Cướp biển vùng Caribbean ] hệ liệt loại này điển hình kỳ nghỉ hè thương nghiệp đại chế tác, hàng đầu đương nhiên là thảo người xem thích, người xem thích mới sẽ tính tiền.

Kỳ nghỉ hè điện ảnh, lại thảo bình luận điện ảnh nhân niềm vui, bọn họ cũng sẽ không vi phim đào một cent box office.

Từ lần đầu tiên lên làm nam chính đến hiện tại, Matthew đầu đều đặc biệt thanh tỉnh, hắn định vị chính là một thương nghiệp cự tinh, tuyệt không có thể bị bình luận điện ảnh nhân lừa dối đến độc lập giới điện ảnh mương bên trong đi, người xem chịu vì hắn móc ví tiền mới là trọng yếu nhất.

Hắn đến từ tầng chót xã hội, ở trong đó giãy dụa hợp lại tranh nhiều năm, kiến thức qua rất nhiều một mao tiền làm khó nhân trường hợp, từ trong khung chính là một nghèo sợ nhân, lại không có nhận qua bất cứ giáo dục cao đẳng, trong lòng thủy chung cho rằng tiền tài tầm quan trọng thủy chung xa xa lớn hơn nghệ thuật thành tựu.

Nghệ thuật thành tựu loại này cao nhã thoát tục mục tiêu, vẫn là khiến cao nhã thoát tục người đi theo đuổi hảo, hắn loại này tràn ngập thấp cấp thú vị tục nhân, theo đuổi vốn là tục khó dằn nổi tiền tài cùng mỹ nữ.

Về phần hay không sẽ có người nói hắn không có theo đuổi? Hắn hoàn toàn liền không để ý, ai nguyện ý nói liền khiến bọn hắn đi nói hảo .

[ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] giống như Matthew mấy năm nay biểu diễn đại bộ phận điện ảnh như vậy, luôn là sẽ bị một bộ phận nhân khẩu tru viết phê phán, nhưng bọn họ không thể ngăn cản này bộ phim thương nghiệp bên trên cự đại thành công.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 464: Cuối Tuần Box Office Kỷ Lục

“Như thế nào còn chưa đi ra?”

Ngồi ở Fox cao ốc tầng một đại sảnh nơi nghỉ ngơi, Paula Patton hơi mang nôn nóng nhìn về phía thang máy gian xuất khẩu bên kia,“Sẽ không lại ra cục đi?”

Thứ hai buổi sáng, nàng liền cùng bạn trai Francis - Lawrence đuổi tới thế kỷ thành Fox cao ốc, 20th Century Fox có một điện ảnh hạng mục cần đạo diễn, Francis - Lawrence tại C+ người đại diện Kevin - Hovien đem hắn đề cử cho 20th Century Fox.

Đại khái là C+ đề cử khởi tác dụng, 20th Century Fox đem Francis - Lawrence xếp vào đạo diễn hậu tuyển chi nhất.

Hôm nay, nàng cùng Francis - Lawrence đến Fox cao ốc, chính là tham gia đạo diễn phỏng vấn.

Đương nhiên, Paula Patton chỉ là rất có dã tâm tiểu diễn viên, không tư cách cùng Francis - Lawrence đi vào 20th Century Fox phỏng vấn văn phòng, chỉ có thể đợi tại tầng một trong đại sảnh.

Nhìn nhìn thời gian, đã tiếp cận buổi sáng 11h , thang máy gian bên kia vẫn là không có Francis - Lawrence thân ảnh, Paula - bảo đốn càng trở nên nôn nóng, nàng phi thường muốn biết, Francis - Lawrence phỏng vấn là cái dạng gì hạng mục?

Một tiểu diễn viên, muốn tại Hollywood hướng lên trên bò thật rất không dễ dàng .

Paula Patton đối với này điểm tràn đầy thể hội, nguyên bản câu lên Francis - Lawrence như vậy một tân duệ đạo diễn, chính là trông cậy vào hắn tiện thể chính mình đoạn đường, bắt đầu khi tình huống tựa hồ tương đương không sai, Francis - Lawrence lấy đến I Am Legend như vậy một siêu cấp đại chế tác hạng mục đạo diễn chức vị, hơn nữa chuẩn bị vì nàng mưu cầu trong đó nữ phụ.

Ai từng nghĩ đến, Francis - Lawrence đường đường một đạo diễn, thế nhưng tại trù bị cùng thử vai quá trình trong, bị nam chính bully, chẳng những nàng nữ phụ ngâm nước nóng, thậm chí chính hắn còn vứt bỏ đạo diễn......

Có đoạn thời gian, Paula Patton thật muốn đem Francis - Lawrence đạp, nhưng nàng nói bóng nói gió tìm hiểu đến,C+ nổi tiếng người đại diện Kevin - Hovien đối Francis - Lawrence còn có kỳ vọng, chuẩn bị thay hắn mưu cầu một thích hợp hạng mục, liền tạm thời nhịn xuống.

Cùng một khả năng còn có tiền đồ đạo diễn, tổng so một người xông loạn càng dễ dàng xuất đầu.

Bất quá......

Paula Patton nhìn chằm chằm thang máy gian xuất khẩu ánh mắt híp mắt lên, nếu Francis - Lawrence lần này thất bại , cũng không tất yếu lại tại hắn trên người lãng phí thời gian cùng cảm tình,

Liền tại nàng xuất hiện như vậy ý niệm thời điểm, Francis - Lawrence thân ảnh từ trong thang máy chuyển đi ra, hướng tới Paula Patton ở nơi nghỉ ngơi đi tới, hắn sắc mặt bình tĩnh, vô kinh vô hỉ, Paula Patton từ giữa nhìn không ra lần này đạo diễn phỏng vấn kết quả.

“Hải, thân ái .”

Nhìn thấy Francis - Lawrence đến gần, Paula Patton lập tức đứng lên, thò tay tiếp nhận hắn túi công văn, kéo ra ghế dựa khiến Francis - Lawrence ngồi xuống, lại ngồi ở hắn bên cạnh, lúc này mới hỏi,“Phỏng vấn ra kết quả sao?”

“Hô......”

Francis - Lawrence trước thở phào một cái, tiếp giữ chặt Paula Patton tay, nói,“Lần đầu phỏng vấn thông qua , ta trở thành cuối cùng ba hậu tuyển đạo diễn chi nhất.”

“Thật?” Paula Patton tựa hồ thật sự rất vui vẻ,“Thân ái , ngươi quá tuyệt vời ! ngươi nhất định sẽ lấy xuống này đạo diễn !”

Francis - Lawrence lại có điểm tin tưởng không đủ, nói,“Đối thủ cạnh tranh thực lực rất mạnh, ta không có tất thắng nắm chắc !”

Paula Patton dùng lực cầm lấy Francis - Lawrence tay, nói,“Ta tin tưởng ngươi ! ngươi là giỏi nhất !”

“Ta sẽ toàn lực tranh thủ.” Francis - Lawrence nhìn về phía Paula Patton ánh mắt trong tràn ngập thâm tình, nói,“Vì ngươi, ta cũng muốn lấy xuống này đạo diễn !”

Nghe nói như thế, Paula Patton theo bản năng cho rằng Francis - Lawrence có điều nhận ra, nháy mắt có điểm xấu hổ, không biết nên nói cái gì mới tốt.

Bất quá, nàng rõ ràng lý giải sai lầm, Francis - Lawrence tiếp còn nói thêm,“Này hạng mục cùng đệ nhất bộ như vậy, nhân vật chính là một nữ tính.”

Paula Patton trên mặt xấu hổ nháy mắt biến mất, sau đó bị kinh hỉ sở thay thế, đầy đầu chỉ có một thanh âm: Nữ chính...... Nữ chính a !

“Ta...... Ta......” Paula Patton điều chỉnh một chút hô hấp, nói chuyện thông thuận lên,“Ta có thể làm nữ chính?”

Francis - Lawrence thành khẩn hứa hẹn nói,“Chỉ cần ta lấy đến đạo diễn, ta sẽ toàn lực giúp ngươi trở thành nữ chính.”

Paula Patton không phải một tiểu cô nương , cự đại kinh hỉ qua đi, dần dần bình tĩnh trở lại, hỏi,“20th Century Fox trù bị là bộ cái gì điện ảnh?”

“Đại bán điện ảnh tục tập.” Francis - Lawrence cố ý lấp lửng.

Paula Patton càng thêm tâm động, đại bán điện ảnh tục tập thường thường bị thụ chú ý a.

Francis - Lawrence không khiến Paula Patton đợi lâu, còn nói thêm,“[ Alien vs Predator ] tục tập.”

“Úc.” Paula Patton gật gật đầu,“Ta xem qua đệ nhất bộ, đệ nhất bộ tuyệt đối nhân vật chính chính là nữ tính.”

Tuy rằng là cấp Alien cùng thiết huyết chiến sĩ đáp hí, nhưng nàng rất rõ ràng, cho dù là như vậy nhân vật, đối hiện giai đoạn đến nói, cũng là phi thường khó được .

Nàng lập tức lại gần, rắn chắc hôn Francis - Lawrence một phát.

Theo sau, Paula Patton kéo Francis - Lawrence cánh tay, cùng ra Fox cao ốc, thân mật ngọt nị bộ dáng, một chút nhìn không ra vừa còn có đạp điệu Francis - Lawrence ý tưởng.

Lên xe phía trước, Francis - Lawrence cố ý mua một quyển Premiere tạp chí, làm một tưởng trở thành xuất sắc nhất đạo diễn nhân, hắn luôn luôn phi thường chú ý Bắc Mĩ điện ảnh thị trường động thái.

Paula Patton lên điều khiển vị, đẳng trên phó điều khiển Francis - Lawrence cột chắc dây an toàn, phát động ô tô chuẩn bị rời đi thế kỷ thành.

Ô tô lái ra không bao nhiêu xa, nàng trừu mắt thấy xem bên cạnh, phát hiện Francis - Lawrence lục lọi tạp chí thủ ngừng lại, nguyên bản bình tĩnh sắc mặt, tựa hồ cũng có chút khó coi.

“Thân ái .” Paula Patton đem thân mật ái nhân nhân vật suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn, quan tâm hỏi,“Làm sao?”

Francis - Lawrence không trả lời ngay, ngược lại trầm mặc không nói gì, gắt gao nhìn chằm chằm Premiere trên tạp chí đưa tin.

“Cứ việc năm nay Bắc Mĩ kỳ nghỉ hè bắt đầu tới nay, đại bàn chỉnh thể ngã phá nghiệp giới mong muốn, nhưng fan điện ảnh chờ mong đã lâu [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] phong mang mạnh mẽ, này bộ do Johnny - Depp, Matthew - Horner cùng Keira - Knightley diễn viên chính động tác mạo hiểm phim, lấy ưu thế tuyệt đối đoạt được mới nhất một kỳ Bắc Mĩ box office bảng xếp hạng quán quân.”

“Theo Bắc Mĩ box office thống kê trang web boxofficemojo.com công bố điện ảnh thị trường số liệu,44 bộ phim cuối tuần box office báo thu ước 2 ức 1196 vạn dollar, hoàn so dâng lên 32%, trong đó Disney ảnh nghiệp chế tác phát hành [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] độc được 1 ức 5600 vạn dollar, đối Bắc Mĩ điện ảnh thị trường đại bàn mạnh mẽ bắn ngược công không thể không......”

Nhìn thấy nơi này, Francis - Lawrence nhẹ nhàng khép lại Premiere tạp chí, cái kia dẫn đến hắn rời đi I Am Legend kịch tổ Matthew - Horner, vừa đạt được cự đại thành công.

Hắn còn tại đau khổ mưu cầu một chức vị, mà cái kia gia hỏa đâu? Nói vậy đang tại đắc ý đi?

1 ức 5600 vạn dollar a, đây là cỡ nào khủng bố một con số, Matthew - Horner là hai đại nhân vật chính chi nhất, sẽ có bao nhiêu nhân hòa công ty vây quanh hắn đảo quanh?

Paula Patton thanh âm lúc này truyền tới,“Thân ái , đến cùng sao thế này.”

Francis - Lawrence phục hồi tinh thần, tùy tay đem kia bản Premiere tạp chí ném tới mặt sau trên vị trí, nói,“Matthew - Horner cùng Johnny - Depp diễn viên chính [ Cướp biển vùng Caribbean 2] Bắc Mĩ cuối tuần đầu box office lấy đến 1 ức 5600 vạn dollar.”

“Cái gì?” Paula Patton không thể tin được chính mình nghe được con số,“Thân ái , ngươi nói bao nhiêu?”

Francis - Lawrence lặp lại nói,“1 ức 5600 vạn dollar.”

Paula Patton sửng sốt há to miệng,“Thượng Đế a ! Matthew - Horner tên khốn kiếp này diễn viên chính phim lấy đến như vậy cao tuần đầu box office? Thượng Đế a, ngươi đến cùng có hay không mở to mắt !”

Francis - Lawrence cảm xúc ít nhiều có chút suy sụp, bởi vì hắn phát hiện chính mình cùng Matthew - Horner ở giữa chênh lệch tựa hồ có chút quá lớn.

“Có mặt khác phim lấy đến qua như vậy cao tuần đầu box office sao?” Paula Patton lại hỏi.

“Không có !” Làm một điện ảnh đạo diễn, Francis - Lawrence phi thường tin chắc điểm này,“Tuy rằng ta phi thường không thích Matthew - Horner, còn có chút đáng ghét hắn, nhưng hắn diễn viên chính này bộ phim, sáng tạo Bắc Mĩ ảnh sử tối cao khai họa nhật thượng ánh kỉ lục, tối cao đan ngày box office kỉ lục cùng tối cao lần đầu cuối tuần box office kỉ lục.”

Paula Patton nháy mắt không nói gì, này một hệ liệt kỉ lục nghe vào tai rất kinh người .

Francis - Lawrence buồn bực thở dài, còn nói thêm,“Nếu ta nhớ không lầm mà nói, Matthew - Horner biểu diễn này bộ phim, còn sáng tạo phát hành hai ngày liền box office qua ức kỉ lục.”

“Hắn như thế nào mỗi bộ điện ảnh đều có thể đại bán?” Paula Patton có chút khó chịu, không khỏi vỗ hạ phương hướng bàn,“Hắn như thế nào liền không thể trở thành xui xẻo kia một?”

Matthew - Horner khiến nàng vứt bỏ một trọng yếu nữ phụ, nàng đối Matthew - Horner như thế nào cũng thích không nổi.

Francis - Lawrence cũng khó lý giải,“Đại khái...... Hắn thật sự rất thụ fan điện ảnh hoan nghênh.”

Paula Patton nghĩ đến vứt bỏ nhân vật, không khỏi oán hận nói,“Một ngày nào đó hắn sẽ trở nên không được hoan nghênh.”

Francis - Lawrence cũng rất tưởng nhìn thấy một ngày này, lại biết không dễ dàng,“Nói không chừng phải đợi mười năm hai mươi năm sau.” Hắn bất đắc dĩ nhún vai,“Rất nhiều truyền thông đều nói Matthew - Horner giống chín mươi niên đại diễn cái gì điện ảnh đều hỏa bạo Tom - Cruise.”

“Ân.” Paula Patton gật gật đầu,“Ta cũng tại trên báo chí xem qua cùng loại thuyết pháp.”

Xe chạy ra thế kỷ thành, tại giao lộ thập tự gặp đèn đỏ, Paula Patton chậm rãi đạp phanh lại, đẳng ô tô đình hảo, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Francis - Lawrence, nói,“Lần trước Spike Lee đến nhà chúng ta làm khách khi, đề cập qua một đề nghị, ta cảm giác rất không sai.”

Francis - Lawrence không nói gì, rõ ràng tại do dự.

Paula Patton nhắc nhở nói,“Thân ái , đừng quên hiện tại Hollywood hoàn cảnh tình thế.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 465: Mở Rộng Fan Điện Ảnh Thị Trường

Burbank, nam Buena Vista đường cái, Disney tổng bộ.

Jon Turteltaub nhìn ngồi ở đối diện Jerry - Bruckheimer, hỏi,“National Treasure tục tập còn có hay không hi vọng?”

Jerry - Bruckheimer lộ ra bất đắc dĩ tươi cười,“Disney ảnh nghiệp vẫn làm không chừng nam chính Matthew - Horner, ta tự mình cùng hắn nói qua, cũng không có hiệu quả, cuối tuần trước Robert - Iger cũng đi tìm hắn.”

“Matthew - Horner không chịu nhượng bộ?” Jon Turteltaub hỏi.

“Đúng vậy.” Jerry - Bruckheimer nhớ tới việc này liền đau đầu, nói,“Hôm nay buổi sáng, Thiên Sứ trù tính công ty Helen - Hermann lại đề cao bảng giá, nếu muốn cho Matthew - Horner biểu diễn National Treasure tục tập,20+20 thù lao hiệp ước là tất yếu .”

Jon Turteltaub lập tức minh bạch lại đây,“Bọn họ kéo đến hiện tại, chính là đẳng [ Cướp biển vùng Caribbean 2] tục tập box office ra lô, sau đó tăng giá !”

“Đây là không có biện pháp sự.” Jerry - Bruckheimer thực ra rất rõ ràng, Matthew - Horner không còn là Black Hawk Down khi cần nhìn hắn sắc mặt tiểu diễn viên ,“National Treasure tục tập cần Matthew - Horner, Matthew - Horner lại không cần này bộ tục tập.”

“Chúng ta không thể buông tay Matthew - Horner sao?” Jon Turteltaub nhíu mày,“Như vậy còn có thể tiết kiệm càng nhiều thù lao phóng tới quay chụp chế tác trung.”

Jerry - Bruckheimer chăm chú suy xét một hồi, sau đó chậm rãi lắc đầu, nói,“Lấy Matthew - Horner hiện tại được hoan nghênh trình độ, nếu chúng ta buông tay nguyên lai nam chính, có bao nhiêu người xem có thể nhận?”

Jon Turteltaub có chút bất mãn,“Kia muốn chúng ta mọi người đẳng Matthew - Horner một?”

“Hắn đáng giá đẳng.” Jerry - Bruckheimer trước nói như vậy một câu, tiếp còn nói thêm,“Xem Disney ảnh nghiệp cùng Helen - Hermann đàm phán đi, này hạng mục phỏng chừng muốn áp sau vài năm . Kiều, nếu có thích hợp hạng mục, ngươi đi trước đạo diễn hảo.”

Đây cũng là chuyện không có cách nào khác,[ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] cuối tuần đầu box office sáng kỉ lục đại bán, khiến hai đại nam chính Johnny - Depp cùng Matthew - Horner nhân khí bạo trướng, không nhân cơ hội đề cao báo giá mới là việc lạ.

Càng thêm phiền toái là, Helen - Hermann hôm nay buổi sáng đến tìm hắn, vi hoàn toàn liền không là National Treasure tục tập, mà là liên hợp Johnny - Depp cùng Keira - Knightley người đại diện, yêu cầu kịch tổ tất yếu đề cao ba danh diễn viên chính tại [ thế giới chỗ cuối ] trung chia hoa hồng tỉ lệ.

Đây mới là chân chính khiến Jerry - Bruckheimer đau đầu sự tình, nói vậy Disney ảnh nghiệp sẽ không so với hắn dễ chịu.

Dựa theo trong nghề lệ thường, loại này bộ chụp phim, đệ nhất bộ đại bán mà nói, đệ nhị bộ khẳng định sẽ thích hợp đề cao nhất chúng diễn chức nhân viên thù lao, nhưng Matthew - Horner, Johnny - Depp cùng Keira - Knightley ba vị diễn viên chính người đại diện báo giá, có chút quá phận.

Nếu phương diện này không thể đồng ý, thế tất sẽ ảnh hưởng đến At World's End tuyên truyền phát hành.

Thiên Sứ trù tính công ty trong, Helen - Hermann vừa cùng Matthew nói xong buổi sáng cùng Jerry - Bruckheimer cùng Disney ảnh nghiệp gặp tình huống.

“Này chỉ là bước đầu tiếp xúc.” Nàng thanh âm rất bình thản,“Song phương chỉ là thử một chút điểm mấu chốt, muốn thỏa thuận mà nói, ít nhất cũng muốn mấy tháng thời gian.”

Matthew gật gật đầu,“Có thể nhiều tranh thủ một điểm là một điểm.”

Không chỉ là hắn, Depp cùng Keira - Knightley hai người, cũng luôn luôn đều không ngại tiền nhiều.

Helen - Hermann ngồi tựa ở trên ghế, nói,“Nhiều gia điều tra công ty cùng phố Wall cơ cấu, hôm nay cũng tuyên bố đối Dead Man's Chest mới nhất mong muốn, căn cứ người xem danh tiếng cùng tuần đầu box office, Bắc Mĩ tổng box office cùng toàn cầu tổng box office dự trắc con số, phân biệt thượng điều đến 4 ức dollar cùng 10 ức dollar.”

Nàng nói ra một cơ bản sự thực,“Nếu At World's End toàn cầu box office có thể đạt tới mười ức dollar lượng cấp, mỗi đề cập 1% tiền kỳ box office phân thành, liền đại biểu cho ngươi có thể gia tăng một ngàn vạn dollar thu nhập !”

Mặt sau câu nói kia nàng không có nói, Matthew thu nhập gia tăng, ý nghĩa nàng cũng có thể lấy đến một bút to tiền thuê.

Tiền thứ này, người bình thường ai không thích?

Matthew cũng rất động tâm, nói,“Tận khả năng tranh thủ đi.”

[ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] Bắc Mĩ cuối tuần box office ra lô sau, hải ngoại tuần đầu box office con số cũng rất nhanh thống kê hoàn tất.

Cứ việc bị đại kéo cự chi ngoài cửa, Disney ảnh nghiệp toàn cầu đồng bộ phát hành kế hoạch không có thay đổi, trừ Bắc Mĩ địa khu ngoài, Dead Man's Chest còn cơ hồ đồng bộ đăng lục hải ngoại hơn bảy mươi quốc gia cùng địa khu cụm rạp chiếu phim, đồng kỳ hải ngoại box office thoải mái áp qua Bắc Mĩ box office, lấy xuống 1 ức 9800 vạn dollar trở lên.

Phát hành vỏn vẹn một tuần thời gian,[ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] toàn cầu box office liền đột phá 3 ức 5000 vạn dollar.

Tuy rằng từ bình luận điện ảnh nhân đến lạn cà chua, tất cả đều là một mảnh xướng suy thanh âm, nhưng tại đây nhất số liệu sinh ra sau, rất nhiều điện ảnh dự trắc cơ cấu, vẫn là điều cao phía trước mong muốn.

Bắc Mĩ 4 ức dollar, toàn cầu 10 ức dollar, ở này đó dự trắc cơ cấu xem ra, Dead Man's Chest thực hiện không có quá lớn độ khó.

Cùng lúc đó, tại bao gồm Google cùng IMDB đẳng phần đông trang web bên trên, tuần này tìm tòi cùng tối nhiệt ngôi sao trên bảng xếp hạng, cơ hồ xuất hiện đồng dạng bài danh, Johnny - Depp dựa vào Jack - Sparrow thuyền trưởng chặt chẽ chiếm cứ đệ nhất vị, hắn theo sát sau đó, cho dù là vai diễn không tính rất nhiều Keira - Knightley đều vững vàng xếp vào tiền ngũ.

Không chút nào khoa trương nói, hải tặc dương buồm đi xa, kia vài lớn nhỏ thương thuyền chỉ có thể quá ư sợ hãi.

Bất quá, từ hải ngoại truyền đến không phải đều là tin tức tốt, còn có chút không tốt lắm tin tức, làm chủ yếu ngoại cảnh Dominican trên truyền thông, liền công kích Dead Man's Chest cố ý sửu hóa địa phương dân bản xứ bộ lạc, nói Disney ảnh nghiệp lấy không sáng rọi phương thức, đem rất nhiều Dominican dân bản xứ miêu tả thành ngu xuẩn đáng sợ Thực Nhân tộc, yêu cầu Disney cắt bỏ tương quan đoạn ngắn, hơn nữa ở trên truyền thông công khai giải thích.

Muốn khiến bên phim giải thích, này căn bản không phải không có khả năng .

Đừng nói là Disney ảnh nghiệp loại này đại công ty , cho dù là một nhà loại nhỏ Hollywood công ty sản xuất phim, cũng sẽ không vì loại này sự giải thích.

Mặt khác quốc gia địa khu coi trọng gì đó, tại Hollywood trong mắt, đều chỉ là giải trí mà thôi, nếu kia vài quốc gia cùng địa khu đối với này có ý kiến, Hollywood chỉ biết cho rằng bọn họ khuyết thiếu giải trí tinh thần.

May mà Dominican cự ly Bắc Mĩ rất xa xôi, trước mắt Dominican truyền thông phản ứng, không có cấp Dead Man's Chest mang đến phiền toái.

“Còn có một sự kiện.” Helen - Hermann lật xem công tác nhật ký nhìn nhìn,“Hôm nay giữa trưa, Oprah - Winfrey Harper chế tác công ty cho ta phát đến mời, chính thức mời ngươi tham gia Oprah talk show.”

Matthew nghĩ nghĩ, hỏi,“Ngươi cảm giác ta muốn đi tham gia sao? Ta nghe nói Oprah talk show chủ yếu thụ chúng là trung niên nội trợ.”

“Không sai, nội trợ chống lên Oprah talk show.” Helen - Hermann hiển nhiên sớm có suy xét, nói thẳng,“Của ta đề nghị là ngươi đi tham gia.”

Không đợi Matthew lại mở miệng, nàng liền chủ động giải thích nói,“Ta cùng Bella - Anderson nhằm vào ngươi tại Bắc Mĩ các nơi fan tổ chức cùng fan điện ảnh tổ chức để người làm qua điều tra, trước mắt đến nói của ngươi fan quần thể lấy mười lăm tuổi hướng lên trên thanh thiếu niên làm chủ, fan điện ảnh tổ chức tắc tràn ngập đại lượng bốn mươi tuổi trở xuống nam tính.”

Matthew gật gật đầu, lấy hắn lý giải, Helen - Hermann nói được không sai.

Helen - Hermann hai tay giao nhau đặt ở trên bàn công tác, tiếp tục nói,“Tuy rằng ngươi tại ba mươi lăm tuổi trở xuống trẻ tuổi nữ tính trong phi thường được hoan nghênh, nhưng ba mươi lăm tuổi trên đây nội trợ quần thể, lại là của ngươi trống rỗng.”

“Ta cũng không nghĩ tới có thể thảo những người này hảo cảm.” Matthew mở ra hai tay nói,“Các nàng không phải đều thích phim truyền hình cùng lãng mạn cẩu huyết tình yêu điện ảnh sao?”

“Này cũng không nhất định.” Helen - Hermann nêu ví dụ nói,“Tại tuôn ra gièm pha phía trước, Brad - Pitt là toàn mĩ nội trợ thích nhất điện ảnh ngôi sao, bất quá hắn tại kết hôn dưới tình huống, bị Aniston bắt gian tại giường, được hoan nghênh trình độ kịch liệt hạ xuống.”

Matthew nháy mắt minh bạch Helen - Hermann trong lời ý tứ,“Hiện tại nội trợ thụ chúng thị trường có điều trống rỗng, ngươi muốn khiến ta tận khả năng cướp được một bộ phận nhân duy trì.”

Helen - Hermann gật gật đầu,“Cũng có thể nói như vậy. Ngươi tại cố hữu quần thể trung duy trì, rất khó lại có đại kéo lên, tranh thủ tân đám người thị trường, vô luận đối về sau điện ảnh phòng vé, vẫn là phẩm bài đại ngôn, đều có ưu việt.”

Nàng đột nhiên tăng thêm ngữ khí,“Oprah talk show, chính là một phi thường tốt bình đài.”

“Ta biết.” Matthew làm ra quyết định,“Kia liền đáp ứng Oprah - Winfrey mời, đi Oprah talk show.”

Nói tới đây, hắn đột nhiên nhớ tới về từ thiện đấu giá sự, nói,“Ta vừa lúc đi tìm Oprah muốn quyên tiền.”

Mặc dù ở từ thiện tiệc tối đêm đó chủ động nhận quyên mười vạn dollar, nhưng Amanda tự mình cùng Oprah - Winfrey phương diện liên hệ sau, kia mười vạn dollar quyên tiền vẫn kéo đến hiện tại cũng không có minh xác tin tức, Oprah rõ ràng là tính toán quỵt nợ.

Helen - Hermann lắc lắc đầu,“Oprah không phải lần đầu tiên làm như vậy , lại từ thiện quyên tiền trướng, phỏng chừng đều thành thói quen .”

Thực ra quỵt nợ không chỉ Oprah - Winfrey, đêm đó từ thiện nhận quyên nhân trong, có không ít khoản tiền cũng không có thu đến, tựa như Amanda theo như lời như vậy, rất nhiều người chỉ là viết con số ứng phó trường hợp mà thôi.

Matthew không có tiếp tục đề tài này, về tới talk show thượng, nói,“Dead Man's Chest đại bán đã là kết cục đã định, hiện giai đoạn thượng Oprah talk show có điểm lãng phí, Helen ngươi cùng Oprah kia mặt câu thông một chút, xem có thể hay không đem talk show thời gian hướng phía sau di, tốt nhất là phóng tới [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] trước lúc công chiếu tịch.”

“Đây là một ý kiến hay.” Helen - Hermann cực kỳ tán thành Matthew mà nói, nói,“Tốt nhất là tại cuối tháng Mười hoặc là tháng mười một sơ truyền phát, cùng [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] trước công chiếu tuyên truyền có thể phối hợp lên.”

Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Ta trước cùng Oprah phương diện câu thông, đợi có kết quả, lại cùng David - Allison cùng Warner Bros bàn bạc, để có thể có tốt nhất tuyên truyền hiệu quả.”

Matthew gật gật đầu,“Có thể.” Hắn còn nói thêm,“Ngươi giúp ta thu thập Scientology giáo tư liệu đâu? Tom - Cruise hôn kỳ party mau cử hành .”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 466: Đáng Sợ Nhất

Sớm ở [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] phát hành phía trước, Matthew liền tiếp đến Tom - Cruise cùng Katie - Holmes liên danh phát đến mời, mời hắn đi Hollywood danh nhân trung tâm tham gia hai người hôn tiền party.

Đương nhiên, Matthew có thể mang theo một danh bạn gái.

Thu đến chính thức mời sau, Matthew cũng khiến Bella - Anderson cho Tom - Cruise phương diện phát đi chính thức hồi phục, xác định sẽ đúng giờ tham gia.

Tom - Cruise tuy rằng mấy năm gần đây tại số con rệp, đặc biệt là cùng tiền người đại diện Pat Kingsley chia tay hơn nữa thoát ly C+ sau, tiền người đại diện cùng trù tính công ty ở sau lưng không ngừng giở trò, khiến hắn có điểm mặt xám mày tro, nhưng này mấy cũng không đủ để thương đến Tom Cruise căn bản, hắn như cũ là Hollywood siêu cấp cự tinh, xuất hiện ở bất cứ trường hợp đều có thể dẫn phát cự đại oanh động.

Lại càng không cần nói hôn tiền party loại sự tình này .

Theo trận này hôn kỳ party tổ chức thời gian tới gần, Tom - Cruise tin tức bắt đầu chiếm cứ giải trí truyền thông đại lượng trang, thậm chí ngay cả xã hội thời sự trên tin tức, đều có thể nhìn thấy tương quan đưa tin, còn tại hỏa bạo chiếu phim [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] tin tức, dễ dàng liền bị hắn áp đi xuống.

Đây chính là siêu cấp cự tinh lực ảnh hưởng.

Bất quá, đại bộ phận đưa tin Tom - Cruise truyền thông cùng trang, đều không là ngay mặt tin tức.

Một đang tại bị tiền người đại diện cùng phía trước trù tính công ty bôi đen siêu cấp cự tinh, truyền thông cũng vui vẻ phải tại hắn trên người nhiều đạp mấy cái, nhiều đào điểm gièm pha đi ra, thêm Tom kết hôn sắp tới, các loại về hắn qua lại hôn nhân bát quái có thể nói là bay đầy trời.

Trong đó cũng ít không được đại danh đỉnh đỉnh khoa học giáo.

Tom - Cruise triệu tập trận này hôn tiền party bị thụ chú ý, không thiếu truyền thông phóng viên đều tưởng lẩn vào Hollywood danh nhân trung tâm, xem xem Tom cùng khoa học giáo ở giữa đến cùng có cái gì thông đồng.

Nhưng loại này party, khẳng định có cực kỳ khắc nghiệt an bảo, xin miễn truyền thông nhân sĩ vào trong.

Horner trang viên phòng khách bên trong, Elena - Boyar bước đi một đôi chân dài, đứng ở cự đại trước cửa sổ sát đất, hướng bên dưới nhìn nhìn, hỏi,“Matthew, cái kia kẻ trộm thật là từ vách núi bên này trèo lên đến?”

Matthew cũng đi tới, đứng ở Elena - Boyar bên cạnh, cứ việc Elena - Boyar xuyên là một đôi đáy bằng giày thể thao, lại vẫn là so với hắn cao một khúc nhỏ.

Ban sơ nhận thức thời điểm, Elena - Boyar cao lớn cường tráng, giống như là đánh tennis Maria - Sharapova như vậy, bất quá gần nhất này vài năm nàng đều tại cố gắng gầy thân, hiệu quả cũng có chút rõ ràng.

Nhưng mà, Elena - Boyar thân cao cùng khung xương đặt ở nơi này, vẫn sẽ cho người ta một loại khôi ngô cảm giác.

Charlize - Theron liền thuộc về vai rộng khung xương rất lớn nữ nhân, Elena - Boyar nhìn qua so Charlize - Theron càng thêm khôi ngô.

Matthew đi đến cự đại trước cửa sổ sát đất, cũng đi xuống nhìn thoáng qua, nói,“Tường vây là ăn trộm án sau kiến tạo , phía trước không có tường vây, một ít am hiểu leo núi nhân, vẫn là có thể trèo lên đến.”

Elena - Boyar gật gật đầu, quan tâm hỏi,“Cảnh sát bên kia có tiến triển sao?”

“Không có.” Matthew có điểm bất đắc dĩ,“Ta bên này hướng cảnh sát gia tăng rất lớn áp lực, cảnh sát nguyên bản theo dõi ba hiềm nghi nhân, bất quá sau này đều có minh xác chứng cớ chứng minh không phải bọn họ.”

Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Ta bên này cũng thuê nhân ngầm tra qua, đồng dạng không có bất cứ tiến triển.”

“Phạm tội cao thủ?” Elena - Boyar nghi hoặc hỏi.

Matthew ánh mắt ném về phía xa xa, nói,“Có khả năng.” Hắn hơi thoáng tạm dừng, còn nói thêm,“Còn khả năng là chưa từng có đề cập qua phạm tội nhân, đặc biệt là chưa thành nhân.”

Elena - Boyar minh bạch Matthew ý tứ, nói,“Nói như vậy mới khó tra.” Nàng thở dài,“Thực ra tội phạm là loại người nào, đối với ngươi mà nói không quan trọng, chủ yếu còn là hắn hành vi.”

Trộm quần lót loại này hành vi, người bình thường tuyệt đối sẽ không đi làm.

Matthew không khỏi lắc lắc đầu,“Đây đúng là Helen lo lắng nhất , biến thái cực đoan phấn ti mới là đáng sợ nhất .”

Elena - Boyar vô tâm vô phế nở nụ cười, nói,“Ngươi tại [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] trung tạo hình sáng tỏ về sau, nói không chừng sẽ kích thích đối phương càng thêm biến thái, cũng có lẽ sẽ lại đến trộm của ngươi quần lót.”

Nghe nói như thế, Matthew trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn, chuyển đề tài, nói,“Ngươi lại đây tìm ta có việc? Đừng nói chỉ là vì quan tâm cái kia tặc có hay không bắt đến.”

Hắn cùng Elena - Boyar tuy rằng là bằng hữu, nhưng Elena - Boyar làm việc hướng đến mục đích tính phi thường cường.

Elena - Boyar lại hỏi,“Gần nhất xem giải trí tin tức sao?” Nhìn thấy Matthew gật đầu, nàng còn nói thêm,“Tom - Cruise nhưng là gần nhất nhiệt điểm a.”

Matthew lập tức minh bạch nàng ý tứ, nói,“Ngươi muốn khiến mang ngươi tiến Tom - Cruise hôn tiền party?”

“Đúng vậy.” Elena - Boyar trực tiếp thừa nhận,“Buổi party này truyền thông chú ý, công chúng cũng đặc biệt có hứng thú, nếu có thể làm đến một điểm độc nhất vô nhị bên trong tin tức, khẳng định có thể gợi ra oanh động.”

Nàng xoay người, nhìn Matthew, nói,“Tom - Cruise không phải mời ngươi sao? Loại này mời bình thường đều có thể mang bạn gái, ngươi dẫn ta đi thế nào?”

“Không được tốt lắm.” Matthew xoay người hướng tới sô pha bên kia đi, vừa đi vừa nói chuyện,“Đây không phải phẫn nộ Tiểu Bảo, mang ngươi đi phi thường không thích hợp.”

Elena - Boyar theo lại đây, nói,“Ngươi không nói, không có người sẽ biết ta đến từ TMZ.”

Matthew quay đầu nhìn về phía nàng, loại này hôn tiền party cùng Uwe Boll ‘Phẫn nộ Tiểu Bảo’ quyền kích thi đấu bất đồng, cái loại này thi đấu hắn có thể mang không có thư mời Elena - Boyar gần gũi xem cuộc chiến, nhưng Tom - Cruise hôn kỳ party không được.

“Elaine, nói như thế.” Matthew đơn giản giải thích vài câu, để tránh Elena - Boyar tiếp tục dây dưa,“Tom - Cruise phát đến trên thư mời, xác thật ghi chú rõ có thể mang bạn gái, nhưng cũng có minh xác nhắc nhở, truyền thông nghề người làm xin miễn vào trong.”

Hollywood danh nhân trung tâm là khoa học giáo tại Los Angeles cùng Hollywood đại bản doanh, đương nhiên không chào đón liên tiếp sáng tỏ bọn họ các loại gièm pha truyền thông phóng viên.

Nghe Matthew nói như vậy, Elena - Boyar không lại miễn cưỡng, nàng cùng Matthew là bằng hữu, cũng không tưởng hắn rất khó xử, nhún nhún vai, nói,“Ta vốn đang tưởng tiến Hollywood danh nhân trung tâm tìm hiểu một chút, khoa học giáo đến cùng là như thế nào vi Tom - Cruise tuyển tân nương.”

Matthew vòng qua sô pha, ngồi ở trên một chiếc sô pha đơn, nói,“Ngươi sẽ không sợ khoa học giáo đem ngươi ném vào biển?”

Hắn quên từng ở đâu phân trên báo chí xem qua , năm sáu mươi niên đại thời điểm, khoa học giáo từng đem nhằm vào bọn họ nhân trực tiếp từ trên thế giới này xóa bỏ.

“Hiện tại không phải phía trước.” Elena - Boyar ngồi ở Matthew đối diện,“Ta phía sau còn có TMZ.”

“Đúng, Elaine.” Matthew rất ngạc nhiên Elena - Boyar vừa rồi nói lời nói,“Tom - Cruise lão bà, thật là khoa học giáo tuyển ?”

“Trừ khoa học giáo tối cao tầng cùng Tom - Cruise cùng Katie - Holmes bản nhân, không ai có thể 100% xác định.” Elena - Boyar nhếch lên chân, suy nghĩ một hồi, chi tiết nói,“Bất quá có chuyện có thể xác định,[ Mission Impossible 3] tại Hollywood danh nhân trung tâm cử hành qua nữ chính thử vai, thực ra chính là khoa học giáo lợi dụng thử vai cơ hội, bang Tom - Cruise chân tuyển tương lai lão bà, thuận tiện lại tuyển phim nữ chính.”

Matthew đến hứng thú,“Còn có việc này?”

Này nghe vào tai giống như là vi hoàng đế tuyển phi tử như vậy.

Elena - Boyar là TMZ cao quản, lý giải rất nhiều trong giới bát quái,“Nguyên bản khoa học giáo vi Tom - Cruise lựa chọn là Anh quốc diễn viên Nazanin - Boniadi, nàng cũng là khoa học giáo trung thực tín đồ, ngươi hẳn là nghe nói qua, Tom - Cruise cùng Nazanin - Boniadi ngắn ngủi kết giao qua, sau này bởi vì một vài sự tình chia tay , nghe nói Nazanin - Boniadi còn bởi việc này, bị khoa học giáo lệnh cưỡng chế vệ sinh một tuần bồn cầu.”

Matthew cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, nghĩ đến phía trước lý giải về Tom - Cruise tin tức, khoa học giáo đã thẩm thấu đến Tom - Cruise sinh hoạt trung, Tom - Cruise làm sao không có rót vào khoa học giáo đỉnh tầng? Nếu có một ngày, già nua chụp bất động điện ảnh Tom Cruise trở thành khoa học giáo khiêng cầm, hắn một điểm đều sẽ không sửng sốt.

Ai đều biết Tom - Cruise là người thông minh, hãm sâu khoa học giáo vũng bùn trong mà không tự kiềm chế, có lẽ thật có không bị người biết được nguyên nhân.

Elena - Boyar gặp Matthew rất cảm thấy hứng thú, tiếp tục nói,“Katie - Holmes nguyên bản tín ngưỡng là Thiên Chúa giáo, vì gả cho Tom - Cruise, nàng chẳng những ký xuống khắc nghiệt hôn tiền hiệp nghị, còn cùng khoa học giáo ký kết một phần có pháp luật hiệu lực hợp đồng, do đó sửa tín khoa học giáo.”

Matthew hảo kỳ hỏi,“Nghe nói Tom - Cruise cùng Nicole Kidman ly hôn, cũng là bởi vì khoa học giáo từ giữa phá rối?”

“Nicole Kidman cuối những năm chín mươi công khai tỏ vẻ nàng là một Thiên Chúa giáo đồ.” Elena - Boyar nói thẳng,“Nghe nói như vậy ngôn luận chọc giận khoa học giáo cao tầng, khoa học giáo không có khả năng khoan nhượng một phi giáo đồ làm nhà mình bảng hiệu nhân vật thê tử. Tom - Cruise cùng Nicole Kidman ly hôn nguyên nhân rất phức tạp, khoa học giáo khẳng định là trong đó một bộ phận.”

Elena - Boyar nhìn nhìn thời gian, đứng lên chuẩn bị cáo từ, đi phía trước cố ý dặn dò nói,“Tom - Cruise mời ngươi đi Hollywood danh nhân trung tâm, khả năng sẽ mục đích gì khác. Cẩn thận một chút, Matthew, đừng bị người tẩy não.”

Matthew đem Elena - Boyar đưa ra biệt thự đại môn, cố ý nói,“Nếu ta không cẩn thận bị nhận tẩy não . Elaine, ngươi nhất định phải đánh tỉnh ta.”

Elena - Boyar nở nụ cười,“Ta biết lái xe đem ngươi kéo đến Malibu bờ biển, đem ngươi trực tiếp từ trên vách núi đạp xuống đi.”

Theo sau, nàng lên ô tô, rất nhanh lái xe ly khai Horner trang viên.

Matthew vẫn chờ Elena - Boyar chạy ra trang viên đại môn, mới xoay người trở lại biệt thự bên trong, Tom - Cruise cùng Katie - Holmes hôn kỳ party trung, hắn có thể mang theo một danh bạn gái, hiện tại hắn không có bạn gái.

Nghĩ nghĩ, Matthew bấm gọi Alexandra - Daddario điện thoại, không nghĩ tới Alexandra - Daddario tạm thời trở về New York, cũng liền buông tay mang bạn gái tính toán.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 467: Theo Như Nhu Cầu

Đi tham gia Tom - Cruise party phía trước, Matthew trước tham gia một bộ điện ảnh lần đầu thức, Dead Man's Chest phát hành sau thứ hai cuối tuần đến phía trước, hắn cố ý đi đến Hollywood Trung Quốc đại rạp hát, đi qua Warner Bros kì hạ New Line Cinema chế tác phát hành phim Wedding Crashers lần đầu thảm đỏ.

Matthew đi lên thảm đỏ không phải bởi vì Warner Bros, mà là ứng Rachel - McAdams mời mà đến.

Tại rất lâu phía trước, một hồi trả giá cùng hồi báo trò chơi trong, hắn nợ Rachel - McAdams một phần hồi báo, coi như là còn thượng kia phân hồi báo.

Rạp hát phòng khách quý trung, Matthew gặp được đã lâu Rachel - McAdams, cùng nàng nắm tay, nói,“Rachel, một đoạn thời gian không gặp, ngươi trở nên càng xinh đẹp .”

Rachel - McAdams mặc màu đỏ thâm V lễ phục, nhìn Matthew cười ra hai má lúm,“Ngươi có thể đến, ta phi thường cao hứng.”

Thẳng thắn giảng, Matthew đáp ứng lời mời mà đến, khiến nàng tại kịch tổ cùng lần đầu thức thượng phi thường có mặt mũi, ngay cả đạo diễn David Dobkin lại đây chào hỏi, đều rõ ràng xem trọng nàng vài lần.

Vừa cùng Rachel - McAdams nói một câu, Matthew liền thấy được một vị người quen, nói,“Ta nhìn thấy một vị bằng hữu, quá khứ chào hỏi, một hồi lại trò chuyện.”

Nói xong, Matthew hướng tới phía trước bên trái đi, Rachel - McAdams cũng nhìn về phía bên kia, nhận ra đó là cùng Warner Bros có chặt chẽ hợp tác người sản xuất David - Heimann, hắn đang cùng một dáng người hỏa bạo Latin nữ lang trò chuyện cái gì.

“Đây chính là ngươi nói hảo bằng hữu?”

Một hơi mang trào phúng thanh âm vang lên, để màu nâu vàng tóc dài nữ nhân chậm rãi đi tới, nhìn Rachel - McAdams, nói,“Ngay cả nói đều không với ngươi nhiều lời, liền đi mất a.”

Rachel - McAdams con mắt đều chưa xem nàng, nói,“Tùy ngươi nghĩ như thế nào.”

Người tới gọi là Isla Fisher, Australia nữ diễn viên, tuy rằng phim trung đóng vai là nàng khuê mật, nhưng hai người tại trong kịch tổ tuyệt đối không phải khuê mật, tranh đấu gay gắt rất lâu.

Isla Fisher cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói,“Vì mời hắn đến, ngươi đều làm qua cái gì? Cho hắn thổi qua? Phỏng chừng là cấp hắn thổi thích , hắn mới bán ngươi một điểm mặt mũi đi?”

Rachel - McAdams nhìn nàng một cái, nói thẳng,“Không sai, ta là đem hắn thổi thích .” Nàng cố ý lên lên xuống xuống đánh giá Isla Fisher một phen,“Liền ngươi, liên cấp Matthew thổi tư cách cũng không có !”

Phía trước bên trái, Matthew cùng David - Heimann vừa nắm tay, David - Heimann chủ động giới thiệu nói,“Matthew, đây là Sophia - Vergara, ta một vị bằng hữu biểu muội, vừa từ Columbia đến Hollywood.”

Matthew sớm liền chú ý tới này khí chất xuất chúng Latin nữ lang, nàng dáng người cao gầy, màu nâu vàng tóc dài áo choàng, màu xanh da trời bó sát người váy cùng ngân sắc giày cao gót hoàn mỹ phối hợp, giải thích ra modern cùng gợi cảm.

Nữ nhân này mĩ phi thường có xác nhận độ, đặc biệt là trước ngực, rộng lớn mạnh mẽ không thua gì Alexandra - Daddario, hơn nữa nàng trời sinh liền mang theo độc thuộc về Latin nữ nhân cái loại này khó có thể miêu tả lại có thể cảm giác được phong tình.

“Ngươi hảo, Matthew.” Sophia - Vergara tại Matthew tới được thời điểm, liền chú ý tới hắn, lập tức chủ động vươn tay, nói,“Phi thường vinh hạnh có thể nhận thức ngươi,”

Matthew nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, nói,“Ngươi hảo, Sophia tiểu thư.”

Liền tại tay hắn cầm lấy Sophia - Vergara thủ khi, rõ ràng cảm giác Sophia - Vergara một căn đầu ngón tay tại hắn trong lòng bàn tay vạch một chút.

Bắt đầu thời điểm, Matthew còn tưởng rằng là ngoài ý muốn, nhưng Sophia - Vergara không có lập tức buông ra tay hắn, hắn cũng chính là tùy thời, nắm này hỏa bạo Latin nữ lang thủ không buông.

Sau đó, ngón tay kia đầu tại hắn trong lòng bàn tay lại tới lui vạch một chút.

“Bảo ta Sophia đi.” Sophia - Vergara cười nói.

Matthew cũng không phải thiện nam tín nữ, đẳng Sophia - Vergara ngón tay lại lướt qua lòng bàn tay khi, cố ý niết niết tay nàng, nói,“Sophia, có thể nhận thức ngươi, ta cũng rất vinh hạnh.”

Hai người buông ra phần mình tay phải, đều cười cười, Matthew ngược lại đối David - Heimann nói,“David, khởi động máy quay chụp thời gian định ra đến không có?”

David - Heimann nhìn Sophia - Vergara liếc nhìn, đối Matthew nói,“Akiva còn tại New York cùng người đàm phán ngoại cảnh quay chụp sự, phải đợi hắn trở về mới có thể quyết định.”

Matthew khoa tay múa chân một gọi điện thoại thủ thế,“Xác định , nhớ rõ đúng lúc thông tri ta, ta điều chỉnh công tác lịch phát hành.”

“Ân......” David - Heimann vừa lên tiếng, liền có Newline công ty một vị cao quản lại đây chào hỏi.

Này hai người tựa hồ có chuyện muốn nói, rất nhanh ly khai bên này, đi địa phương khác.

Sophia - Vergara ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Matthew, từ Columbia đi đến Los Angeles mưu cầu phát triển, mới phát hiện Latin nổi tiếng người chủ trì cùng người mẫu thân phận, tại Hollywood cơ hồ không có bất cứ tác dụng, nàng lập tức nghĩ tới phía trước thượng vị dùng qua phương thức, dựa vào biểu huynh nhân mạch bắt đầu xuất nhập một ít cao tầng trường hợp, tìm kiếm thích hợp chuyện xấu đối tượng.

Nguyên bản, nàng cho rằng tốt nhất nhân tuyển là Tom - Cruise, đủ soái đủ có tiền đủ nổi danh, chỉ cần cùng hắn nháo một đoạn chuyện xấu, nàng danh tự tất nhiên có thể truyền khắp toàn bộ Bắc Mĩ.

Nhưng sự tình tưởng thực hảo, thực thi lên lại không dễ dàng như vậy.

Tom - Cruise này một tầng cấp nhân vật nàng dễ dàng tiếp xúc không đến, lại còn mau kết hôn .

Đêm nay lần đầu thức, nàng nguyên bản không ôm bao nhiêu đại hi vọng, dù sao cũng là một bộ Hollywood trên ý nghĩa tiểu chế tác, chưa từng tưởng thế nhưng gặp Matthew - Horner này một đẳng cấp đại minh tinh.

Đây chính là hồng đến phát tím minh tinh điện ảnh, đừng nói là Hollywood ở Bắc Mĩ , cho dù là tại nàng gia hương Columbia, nói lên Matthew - Horner cũng cơ bản đến mọi người đều biết tình cảnh.

Hắn lập tức xác định, đây chính là phi thường thích hợp mục tiêu. Sophia - Vergara ở mặt ngoài tại cùng Matthew nói giỡn, trong đầu lại đang không ngừng chuyển động

Matthew tuy rằng đoán không được Sophia - Vergara ý tưởng, nhưng có thể nhìn ra đến, này hỏa bạo khêu gợi Latin nữ lang, tựa hồ đối với chính mình rất có hứng thú.

Hắn cũng đối Sophia - Vergara rất có hứng thú.

“Ta vừa tới Los Angeles không lâu, đối với nơi này hết thảy đều rất xa lạ.” Sophia - Vergara thủy chung treo tươi đẹp mị hoặc tươi cười,“Vẫn muốn tìm cá nhân mang theo ta nơi nơi chuyển chuyển.”

Nghe nói như thế, Matthew ngầm hiểu,“Ta tại Los Angeles đợi vài năm .” Hắn thử nói,“Sophia, không bằng như vậy, ta ngày mai hẳn là có thời gian, chúng ta cùng nhau tại Los Angeles chuyển chuyển?”

“Có thể sao?” Sophia - Vergara lộ ra kinh hỉ, nàng hạ giọng kinh hô,“Matthew - Horner mang ta du lãm Los Angeles, toàn Columbia nữ hài sẽ ghen tị tử !”

Matthew vừa định hỏi điện thoại, nóng vội Sophia - Vergara liền từ trong ví móc ra một tấm thẻ, nhét vào hắn trong tay, nói,“Đây là ta tại Los Angeles số di động.”

Nhìn thấy trên thẻ bài một chuỗi con số, Matthew thu hồi danh thiếp, nói,“Ngươi hiện tại nghỉ ngơi ở đâu? Ngày mai ta dễ đi qua tiếp ngươi.”

Sophia - Vergara phảng phất có thể nghe hiểu trong đó lời ngầm, hồi đáp,“Ta tạm thời ở tại Beverly Hills khách sạn, ngươi quá khứ phía trước đánh cho ta điện thoại, ta tại khách sạn cửa chờ ngươi.”

Thật muốn đợi đến ngày mai? Matthew lại nhìn nhìn Sophia - Vergara, nữ nhân này dáng người so Adriana - Lima còn muốn hảo.

Vừa Sophia - Vergara tại trêu chọc hắn, hắn cũng tưởng thử xem xem có thể hay không câu lên Sophia - Vergara này đến từ Latin mỹ nhân ngư, Latin mĩ nữ nhiệt tình nóng bỏng đoạn thời gian trước cho hắn lưu lại quá thâm khắc ấn tượng, hiện tại từ Sophia - Vergara lộ ra đủ loại dấu hiệu đi lên xem, bọn họ hai thật là “Nhất kiến chung tình”.

Hắn đương nhiên có thể đoán được, Sophia - Vergara nhìn trúng không phải hắn người này, mà là thân phận của hắn, địa vị cùng lực ảnh hưởng, phỏng chừng là tưởng mượn cơ hội cọ nhiệt độ.

Nhưng Matthew không để ý, muốn tại Hollywood tìm chân ái, độ khó quá lớn, hắn còn chưa ngốc đến cho rằng Jessica - Alba, Scarlett Johansson, Adriana - Lima, còn có bên kia Rachel - McAdams những người này, là vì hắn bề ngoài xuất chúng, cùng hắn tình đầu ý hợp, sau đó mới sẽ xâm nhập trao đổi......

Đương hồng minh tinh điện ảnh vốn là hắn truy đuổi mĩ nữ lớn nhất tư bản chi nhất.

Ai cũng không thể trông cậy vào đến Hollywood hỗn nữ nhân, cùng một nam nhân phát sinh điểm cái gì sau, còn bất cứ hồi báo đều không muốn.

Nói trắng ra là, mọi người theo như nhu cầu mà thôi.

Hai người ghé vào cùng nhau hàn huyên vài câu, Matthew nhìn ra Sophia - Vergara thật nhiều địa phương, đặc biệt là hùng vĩ bao la chi địa , phỏng chừng chừng E, so với Alexandra - Daddario, thật là không chút nào kém cỏi.

Liền là không biết có phải hay không thiên nhiên , bất quá lấy trước mắt tình thế xem, rất nhanh liền có thể thực địa thí nghiệm một chút .

Bên kia, Rachel - McAdams cùng Isla Fisher tranh chấp vài câu sau, lại một mình cùng một ít nhân vật trọng yếu chào hỏi, trở lại bên này thời điểm, vừa lúc nhìn thấy Matthew cùng Sophia - Vergara hữu thuyết hữu tiếu.

Nàng xem Matthew, không khỏi lắc lắc đầu,“Gã này, như thế nào biến thành như vậy?”

Cho dù là đến hiện tại, nàng đều nhớ rất rõ ràng, năm đó cùng Matthew cùng nhau tại biểu diễn ban học tập khi, Matthew còn như là một ngây thơ đại nam hài, khi đó hai người là phi thường tốt bằng hữu, thậm chí nàng có thể cảm giác được, Matthew đối với nàng có như vậy điểm ý tứ, nếu không phải sau này nàng phản hồi Canada, nói không chừng hai người liền đi đến cùng nhau .

Lại xem xem hôm nay, vô luận là xuất hiện ở truyền thông đưa tin trung, vẫn là nàng tận mắt nhìn đến , cái kia ngây thơ đại nam hài đều biến thành một chung quanh săn diễm / lấy phao mĩ nữ làm vui hoa hoa công tử.

Nghĩ đến đây, nàng suy nghĩ bỗng nhiên về tới chính mình trên người.

“Ngay cả ta đều thay đổi, huống chi là hắn.” Rachel - McAdams thấp giọng thở dài, trong lòng lầm bầm lầu bầu,“Hollywood này hoàn cảnh, không biến khả năng sao? Không biến có thể hỗn xuất đầu sao?”

Người khác không rõ ràng, nhưng nàng biết chính mình, nếu không phải làm ra thay đổi, tuyệt đối không có [ The Notebook ] cùng Wedding Crashers nữ chính.

Matthew cùng Sophia - Vergara quan hệ mật thiết, tiến triển bay nhanh, cùng nhau đi vào ảnh thính khi, Sophia - Vergara đã kéo lại hắn cánh tay, đẳng lần đầu thức kết thúc, tại hắn nhiệt tình mời dưới, Sophia - Vergara trực tiếp lên hắn xe.

[ Sophia - Vergara từng tỉ mỉ bào chế qua cùng Tom - Cruise chuyện xấu, danh khí đại trướng.]

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 468: Hàng Bán Chạy

Beverly Hills là Hollywood ngôi sao thường xuyên ẩn hiện địa điểm, đặc biệt là mấy nhà xa hoa khách sạn, không thiếu Hollywood ngôi sao thậm chí có trường kỳ bao phòng, đối với hoạt động tại Los Angeles các cẩu tử đến nói, nếu không có minh xác mục tiêu, lại tưởng lấy đến bán lấy tiền tin tức hoặc là ảnh chụp, canh giữ ở Beverly Hills mấy nhà xa hoa khách sạn cửa tuyệt đối không sai, một ít buổi tối nhìn nhau thấy hợp mắt ngôi sao, chạy tới khai phòng là chuyện thường ngày.

Thái Dương còn không có dâng lên đến, lệ thuộc vào TMZ hai danh cẩu tử liền từ trong xe đi ra, canh giữ ở Beverly Hills khách sạn cửa phụ cận.

Này hai danh cẩu tử, một tuổi tương đối nhỏ, một cái khác niên kỉ hơi lớn, đoạn thời gian trước vẫn truy Matthew chụp, bất quá [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] lửa nóng nhất tuần đầu qua đi sau, bọn họ cũng dừng cùng chụp hành động.

Tối hôm qua tới gần đêm khuya thời điểm, bọn họ tiếp đến Beverly Hills khách sạn tuyến nhân thông báo, có một vị phi thường đại bài nữ ngôi sao, mang theo một đến từ Châu Mỹ Latin mĩ nữ vào khách sạn.

Tuy rằng giới hạn trong khách sạn quy củ, tuyến nhân không có nhiều lời, nhưng để lộ ra đại minh tinh này một từ ngữ, vẫn là khiến hai danh cẩu tử đến hứng thú, rạng sáng thời gian liền đuổi tới bên này, canh giữ ở khách sạn cửa.

“Này mấy Hollywood ngôi sao.” Tuổi trẻ cẩu tử đứng ở cự ly khách sạn cách đó không xa bên cạnh xe, nhìn cửa bên kia, mở ra loại nhỏ máy quay phim màn ảnh, vừa điều chỉnh vừa nói,“Thật sự là nhìn nhau thấy hợp mắt liền khai làm, còn có hay không liêm sỉ tâm.”

Tuổi hơi lớn cẩu tử lại lắc đầu nói,“Nhân uống rượu đều sẽ hưng phấn, đầu không thanh tỉnh, một hồi tụ hội bên trong uống nhiều, rất dễ dàng liền sẽ cùng xem hợp mắt làm cùng một chỗ, có lẽ bọn họ ngày hôm sau mở mắt ra, nhìn thấy cùng trương giường còn có một người khác, chính mình đều sẽ sửng sốt đâu.”

“Còn có hít thuốc phiện chơi thuốc......” Hắn bổ sung nói.

Hít thuốc phiện chơi thuốc nhiều càng dễ dàng hưng phấn, theo hắn biết, này trong giới không hít thuốc phiện chơi thuốc ngôi sao giống như rất ít,

“Chú ý !” Tuổi hơi lớn cẩu tử vỗ tuổi trẻ cẩu tử một chút, dẫn đầu giơ lên máy ảnh nhắm ngay khách sạn cửa, nói,“Giống như có người muốn đi ra , là dáng người nóng bỏng Latin nữ lang.”

Tuổi trẻ cẩu tử cũng khiêng lên loại nhỏ máy quay phim, nhắm ngay khách sạn cửa, thông qua màn ảnh thấy được một người mặc màu lam bó sát người váy Latin nữ nhân, kia nữ nhân bộ dạng tương đương xinh đẹp, nhưng so khuôn mặt càng dẫn nhân chú ý là nàng dáng người, tuyệt đối gợi cảm nóng bỏng......

Latin nữ lang liền đứng ở khách sạn cửa chính thủy tinh cửa sổ sát đất mặt sau, tựa hồ đang đợi xe.

“Nữ nhân này......” Tuổi trẻ phóng viên nhịn không được cực kỳ hâm mộ,“Ai lên nàng? Vận khí cũng quá hảo đi? Quang xem xem chính là chủng hưởng thụ a.”

Tuổi hơi lớn cẩu tử thở dài, nói,“Ta xem như phát hiện , lại làm thượng vài năm, ta tâm lý nhất định vấn đề.”

Một đám xinh đẹp, xinh đẹp, khêu gợi nữ nhân, dùng máy ảnh ghi lại người khác làm, cố tình chính mình chỉ có thể nhìn , thời gian lâu không ra tật xấu mới là việc lạ.

“Là nàng sao?” Tuổi trẻ cẩu tử cách thủy tinh quay chụp gợi cảm nóng bỏng Latin nữ lang, lại không có nhìn thấy cái gọi là đại minh tinh, không khỏi hoài nghi lầm mục tiêu,“Không gặp đến bên người nàng có nam nhân a.”

“Không chỉ nam nhân, còn muốn chú ý nữ nhân !” Tuổi hơi lớn phóng viên nhắc nhở nói,“Đại minh tinh cũng khả năng là nữ nhân, Hollywood nữ đồng tính luyến rất nhiều, nếu chúng ta có thể chụp đến một, liền phát đạt .”

Rất đáng tiếc, hắn nguyện vọng thất bại , bởi vì có một thân hình cao lớn nam nhân đi tới cái kia nữ nhân bên cạnh.

Đối với cái kia nam nhân, hai cẩu tử đều rất quen thuộc.

Matthew - Horner !

Cái kia mấy ngày hôm trước còn tại truy bò sữa Matthew - Horner !

Lúc này mới vài ngày không gặp a? Hắn liền đổi một đầu khác bò sữa, vẫn là từ Latin đến bò sữa !

Trong đầu nghĩ như vậy, hai danh cẩu tử thủ hạ lại không có đình, thủy chung không có dừng lại quay chụp, vẫn từ Matthew - Horner cùng Latin bò sữa đứng ở lạc địa thủy tinh sát tường nói giỡn đến ra khách sạn môn kích hôn lại đến lên xe rời đi, tất cả đều vỗ xuống.

“Này đổi nữ nhân cùng thay quần áo như vậy khốn kiếp.”

Nghĩ đến kia đầu Latin bò sữa xinh đẹp khuôn mặt cùng như ma quỷ dáng người, tuổi trẻ phóng viên dứt khoát ghen tị phát cuồng,“Sẽ không sợ mệt chết tại nữ nhân trên người sao?”

Tuổi hơi lớn phóng viên cũng có chút trong lòng không cân bằng, thấp giọng nguyền rủa nói,“Chỉ mong hắn đêm nay bị bò sữa nghẹn chết !”

Nói là nói như vậy, công tác vẫn là muốn làm, nhìn thấy kia chiếc màu đen Benz xe việt dã phát động, hắn nhanh chóng tiếp đón tuổi trẻ cẩu tử lên xe, một đường theo đi lên.

Matthew - Horner bát quái chuyện xấu, đừng nói tại TMZ , chính là đặt ở toàn mĩ bất cứ một nhà giải trí trên truyền thông, đều là hàng bán chạy.

Lần trước Matthew - Horner cùng bò sữa ước hội ảnh chụp thả ra đi sau, phản ứng tương đương cường liệt, tựa hồ USA dân chúng đối với Matthew - Horner lại phao đi đâu nữ nhân, so từ Iraq rút quân càng thêm quan tâm.

Này hai đến từ TMZ cẩu tử, cùng chiếc Benz kia xe việt dã, tại Los Angeles các nổi tiếng cảnh điểm quanh co lòng vòng bận rộn một ngày, đợi sắc trời đêm đen đến thời điểm, lại về đến Beverly Hills khách sạn.

Sau đó, hai danh cẩu tử phát hiện, kia đôi cẩu nam nữ không có lại ra, đêm nay thế tất sẽ có một hồi kịch liệt chiến tranh bùng nổ.

Bọn họ cũng không có lại thủ đi xuống tất yếu , hôm nay một ngày quay chụp đến đầy đủ ảnh chụp, còn có rất nhiều Matthew - Horner cùng Latin bò sữa thân thiết trường hợp, đủ để chứng minh đại minh tinh Matthew - Horner lại đổi bạn gái .

Hai người nhanh chóng chạy về TMZ tại Los Angeles công lâu, một phen bận rộn điều tra sau, tra được kia đầu Latin bò sữa gọi là Sophia - Vergara, đến từ Columbia nổi tiếng người chủ trì, diễn viên cùng người mẫu, nàng xuất bản đồ bơi lịch ngày, là Châu Mỹ Latin nhất dễ bán ấn phẩm......

Theo sau, nhiều gia giải trí trang web trước sau đổi mới Matthew - Horner cùng tân bạn gái đồng du Los Angeles tin tức cùng ảnh chụp, trong đó TMZ công bố tin tức càng thêm tỉ mỉ xác thực, thậm chí còn chụp đến hai người cộng đồng ra vào cùng gia khách sạn ảnh chụp.

Không cần TMZ ở mặt trên nói thêm cái gì, tùy tiện một người đều có thể nghĩ đến, này hai người ra vào một nhà khách sạn muốn làm cái gì.

Matthew ở này đó tin tức xuất hiện phía trước, liền được đến tin tức, hắn tiếp đến Elena - Boyar phát đến một tin nhắn, chỉ là hồi phục một điều “Thu đến”, liền tiếp tục đầu nhập đến cùng Sophia - Vergara kịch chiến trong.

Này vài năm tới nay, Elena - Boyar sớm liền cùng hắn thành lập ăn ý, phàm là TMZ muốn khan phát cùng hắn tương quan tin tức, Elena - Boyar ngầm đều sẽ trước tiên chào hỏi.

Thực ra lần này không cần Elena nhắc nhở, hắn cũng biết sẽ có hiện tại cục diện, từ buổi sáng đứng ở khách sạn thủy tinh mạc tường mặt sau khi khởi, hắn liền biết bên ngoài có cẩu tử tại chụp lén, ban sơ thời điểm cẩu tử tựa hồ không mấy cái, nhưng theo hắn cùng Sophia - Vergara tại Los Angeles du ngoạn, mặt sau theo kịp người càng lúc càng nhiều.

Lại chính là Sophia - Vergara , nhìn thấy có cẩu tử đi theo, nàng thường thường liền sẽ làm ra một ít thân mật động tác.

Bất quá, nữ nhân này chẳng những thân thể thành thục, tư duy cũng rất thành thục, có vẻ tương đương thông minh, hiểu được thích hợp mà chỉ, vừa có thể thảo hắn niềm vui, còn có thể đạt tới chính mình mục đích .

Này vốn là theo như nhu cầu, Matthew cũng không có ngăn cản Sophia - Vergara, chỉ là buổi tối trở lại Beverly Hills khách sạn trong phòng, muốn cho Sophia - Vergara trả giá tương ứng lợi thế.

Cho nên, đẳng buổi sáng hắn rời đi thời điểm, Sophia - Vergara còn ghé vào trên thảm, phảng phất không thể nhúc nhích như vậy.

Matthew là độc lập rời đi Beverly Hills khách sạn, cùng Sophia - Vergara ở giữa, cũng chỉ đến đó mà thôi , xác thực điểm đến nói, hai người đều lấy đến phần mình muốn .

Từ đi ra Beverly Hills khách sạn kia một khắc, hắn liền lựa chọn tính đem Sophia - Vergara quên đi.

Sau đó, hắn thẳng đến Santa Monica thương nghiệp quảng trường, tham gia ở bên kia một hồi fan điện ảnh hoạt động, nếu không phải có như vậy một hồi Dead Man's Chest tuyên truyền thông cáo, hôm nay hắn còn sẽ tiếp tục thử cùng Sophia - Vergara làm chút tân đa dạng.

Này cuối tuần, có David Dobkin đạo diễn, Owen - Wilson cùng Rachel - McAdams diễn viên chính Wedding Crashers, tuy rằng sản xuất phí tổn chỉ có 4000 vạn dollar, nhưng tại Bắc Mĩ phát hành tuần đầu, liền ra nhân đoán trước lấy xuống 3300 vạn dollar box office, chế tạo một nho nhỏ bạo khoản.

Bất quá, Wedding Crashers trên cơ bản không có ảnh hưởng đến [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ].

Này bộ phim tại box office duy trì liên tục đại bán trung, cũng đi qua phát hành thứ hai cuối tuần, cứ việc bình luận điện ảnh nhân danh tiếng không tốt, xu thế lại tương đương vững vàng, thứ cuối tuần Bắc Mĩ box office giảm mức độ vừa vượt qua 50%, lấy 7500 vạn dollar cuối tuần box office, vượt qua phát hành sau thứ hai cuối tuần, không hề có hồi hộp liên tục Bắc Mĩ box office bảng xếp hạng quán quân.

Thêm phía trước bốn ngày làm việc lấy đến 7000 vạn dollar trở lên box office, phát hành vỏn vẹn mười ngày thời gian,[ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] Bắc Mĩ box office liền thoải mái đột phá 3 ức dollar đại quan, cao tới 3 ức 160 vạn dollar.

Này một box office xuất hiện, cũng ý nghĩa phần đông mới tinh Bắc Mĩ điện ảnh thị trường kỉ lục sinh ra.

Bắc Mĩ nhanh nhất phá 2 ức dollar, Bắc Mĩ nhanh nhất phá 3 ức dollar, Bắc Mĩ phát hành phim tối cao thứ cuối tuần box office, Bắc Mĩ tối cao rạp chiếu phim chiếu phim sổ đợi đã (vân vân).

[ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] hất lên hải tặc điện ảnh chưa từng có qua cao trào, tựa hồ toàn thế giới đều bị Jack - Sparrow, Will - Turner cùng Elizabeth sở khuynh đảo.

Này bộ phim hải ngoại box office cũng duy trì liên tục tăng vọt,[ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] tại hải ngoại phát hành tuần thứ hai, chiếu phim quốc gia cùng địa khu gia tăng đến hơn chín mươi , kế hải ngoại tuần đầu lấy xuống 1 ức 9800 vạn dollar trở lên sau, đệ nhị chu lại từ Bắc Mĩ ngoài thu hoạch 1 ức 5500 vạn dollar, tiếp tục ngạo thị cùng thời kì phát hành sở hữu phim.

[ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] toàn phiếu box office tích lũy đạt tới 6 ức 5500 vạn dollar.

Tất cả mọi người biết,[ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] toàn cầu box office đột phá 10 ức dollar căn bản không có bất cứ khó khăn đáng nói.

Làm phim tam đại diễn viên chính chi nhất, Matthew nhận đến chú ý có thể nghĩ, tại đây kỳ nghỉ hè, trừ Johnny - Depp ngoài, không có Hollywood ngôi sao so với hắn càng hồng.

Hắn cơ hồ mỗi ngày đều sinh hoạt tại đèn huỳnh quang phía dưới, đừng nói là cùng Sophia - Vergara hai đêm tình , ngay cả đi ra ngoài mua cái gì cùng ăn cái gì, truyền thông đều sẽ cụ thể đưa tin đi ra.

Trừ truyền thông cùng công chúng ngoài, Hollywood danh nhân trung tâm một vài người, cũng tại chú ý Matthew động thái.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 469: Trung Thực Tín Đồ

Hollywood danh nhân trung tâm, khoa học giáo tại Los Angeles đại bản doanh, nơi này mỗi lần tụ hội đều có thể hấp dẫn đến đại phê Hollywood danh nhân tiến đến tham gia, những người này chẳng những dâng lên chính mình tín ngưỡng, còn sẽ khẳng khái cởi bỏ hầu bao.

Bởi vậy, nơi này là khoa học giáo coi trọng nhất phân bộ chi nhất.

Mỗi một khoa học giáo cao tầng, đều đem phụ trách Hollywood danh nhân trung tâm làm hướng lên trên bò trong quá trình trọng yếu một bước.

Michelle - Herst năm nay tháng tư phân mới đến Los Angeles, trở thành khoa học giáo tại Hollywood danh nhân trung tâm người phụ trách, vì được đến này chức vị, hắn tại Tom - Cruise trên người hạ đại lượng công phu, lúc này mới tại khoa học giáo trọng yếu nhất bảng hiệu duy trì dưới, vững vàng hướng thượng bước một bước lớn.

Hắn trước mặt mấy nhậm như vậy, từ tiền nhiệm từ ngày đó, liền gánh vác một khác hạng công tác, giám thị Tom - Cruise, cam đoan Tom - Cruise đối với khoa học giáo trung thành.

Đương nhiên, đây là một phần vĩnh viễn sẽ không nói ra miệng ám công tác, hắn trọng yếu nhất công tác, vẫn là tận khả năng hấp dẫn cùng thuyết phục càng nhiều Hollywood danh nhân gia nhập khoa học giáo.

Hollywood các ngôi sao, cùng bình thường tín đồ bất đồng, những người này có danh có tiền, thanh danh có thể dùng làm tuyên truyền, tiền tài có thể chậm rãi chuyển hóa thành khoa học giáo tài sản.

Muốn hấp dẫn Hollywood ngôi sao, Tom - Cruise chính là trọng yếu nhất trợ lực.

Gần nhất trong khoảng thời gian này, Michelle - Herst chủ yếu tại chú ý ba người, Hollywood đại minh tinh Matthew - Horner cùng đến từ Anh quốc David - Beckham vợ chồng.

Người trước rất đỏ, có thể tiến một bước tăng lớn khoa học giáo danh vọng; Người sau có thể cho khoa học giáo xúc giác tiến vào Âu Châu nhân vật nổi tiếng trong giới.

Này mấy, Tom - Cruise đều là mấu chốt.

Cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài gõ vang, Michelle - Herst chậm rãi nói,“Mời vào.”

Cửa phòng mở ra, Tom - Cruise cùng hắn phó thủ Begovic trước sau đi đến, ngồi ở đối diện hai chiếc ghế dựa thượng.

“Ngươi hảo, Tom.” Michelle - Herst cứ việc tư lịch cùng tuổi đều xa tại Tom - Cruise bên trên, lại biểu hiện phi thường tôn trọng,“Hôm nay ta riêng mời ngươi lại đây, là tưởng hỏi một chút David - Beckham vợ chồng cùng Matthew - Horner bên kia tiến triển.”

Phó thủ Begovic ba mươi đến tuổi, nghe được Michelle - Herst mà nói, nhìn Tom - Cruise liếc nhìn, theo hắn biết, Tom - Cruise đang kéo động danh nhân gia nhập khoa học giáo mặt trên, phi thường ra sức, không nói kia vài hai ba tuyến diễn viên, hắn còn thúc đẩy Miêu vương nữ nhi, Michael - Jackson vợ trước Lisa - Mary - Presley tín ngưỡng khoa học giáo.

“David bên kia không phải rất thuận lợi.”

Nói đến Beckham, Tom - Cruise giống như có điểm không quá tự nhiên, cũng không nguyện ý nhiều lời, ngược lại nói,“Beckham vợ chồng là kiên định Thiên Chúa giáo tín đồ, cần trường kỳ làm công tác, ta cho rằng hiện giai đoạn trọng điểm, hẳn là đặt ở Matthew - Horner trên người.”

Michelle - Herst nhìn Tom - Cruise, tựa hồ tại chăm chú suy xét hắn mà nói.

“Matthew - Horner đã tiếp nhận của ta mời, khẳng định sẽ tới tham gia party.” Tom - Cruise mắt nhìn đồng hồ, nhanh chóng nói,“Matthew - Horner hiện tại thanh danh vang dội, thù lao đã tăng tới 2000 vạn dollar, là phi thường thích hợp mục tiêu.”

Cùng nghe đồn cùng truyền thông đưa tin trung không giống nhau, Tom - Cruise tại giáo phái bên trong đầu não tương đương thanh tỉnh, rất nhiều sự rõ ràng có chính mình suy xét.

Hắn còn nói thêm,“Còn có một điểm các ngươi phải chú ý, theo ta được biết, Matthew - Horner không có minh xác tín ngưỡng, so sánh kia vài có tín ngưỡng nhân, Matthew - Horner càng dễ dàng làm công tác.”

“Ân, có đạo lý.” Michelle - Herst tán thành Tom - Cruise mà nói, nói,“Tom, đẳng tụ hội ngày đó, ngươi đem Matthew dẫn tiến cho ta, ta tự mình cùng hắn nói chuyện.”

Tom - Cruise lại mắt nhìn đồng hồ,“Không thành vấn đề.” Hắn đứng lên,“Ta còn có chuyện muốn đi Paramount ảnh nghiệp, hậu tục có vấn đề lại cho ta gọi điện thoại.”

Nói xong sau, hắn ly khai này gian văn phòng.

Đẳng cửa phòng làm việc đóng lại, phó thủ Begovic mắt nhìn cửa bên kia, hắn là Michelle - Herst từ tổng bộ mang đến Hollywood danh nhân trung tâm tâm phúc, lẫn nhau không có nhiều như vậy kiêng dè, nói,“Lấy xuống Matthew - Horner, xác thật có thể tăng lên lực ảnh hưởng, bất quá căn cứ phần đông đồn đãi đến xem, Matthew - Horner tựa hồ không phải rất dễ đối phó nhân, chúng ta dùng biện pháp gì?”

Michelle - Herst lại có vẻ định liệu trước,“Một không đến ba mươi tuổi liền trở thành đại minh tinh, xuất thân so Tom còn kém, lại không có tín ngưỡng nhân, tâm lý cùng tư tưởng nhất định sẽ hư không, dù cho hắn bề ngoài rất cường đại, nội tâm cũng sẽ có yếu ớt một mặt.”

Hắn cười cười, còn nói thêm,“Năm đó giáo hội như thế nào lấy xuống Tom ? Ngươi biết không?”

Begovic ngầm hiểu,“Chúng ta dùng năm đó chiêu mộ Tom - Cruise phương pháp, đến đối phó Matthew - Horner?”

“Năm đó phương pháp rất hữu hiệu.” Michelle - Herst lộ ra hiền lành ôn hòa tươi cười,“Chúng ta phân hai phương diện vào tay, một phương diện ta sẽ tự mình cùng Matthew - Horner hảo hảo nói chuyện, tìm ra hắn nhu cầu sở tại, sau đó hướng dẫn; Một phương diện khác, chúng ta cần cấp Matthew - Horner tìm một thích hợp hắn người dẫn đường.”

“Chúng ta không được sao?” Begovic hỏi.

Michelle - Herst chậm rãi lắc đầu, nói,“Chẳng lẽ ngươi quên , chân chính đem Tom - Cruise tiến cử giáo hội người là hắn Đệ nhất nhậm thê tử Mimi Rogers.”

Begovic nháy mắt minh bạch Michelle - Herst ý tứ, nói,“Chúng ta cũng vi Matthew - Horner tại giáo hội bên trong tìm xinh đẹp nữ nhân?”

“Không sai.” Michelle - Herst nhẹ nhàng gật đầu,“Matthew - Horner không phải thực thích tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài sao? Ta đã chuẩn bị một có tâm cơ, có năng lực lại đối giáo hội có trung thành tín ngưỡng xinh đẹp nữ hài, hơn nữa nàng vẫn là Hollywood một vị nữ diễn viên.”

Begovic có chút bội phục Michelle - Herst, quả nhiên việc gì cũng tưởng ở người khác phía trước.

Michelle - Herst cầm lấy điện thoại, ấn xuống nút trò chuyện, nói,“Thông tri Heard tiểu thư đến của ta văn phòng, ta muốn cùng nàng mặt đàm.”

Begovic biết nhà mình lão đại công tác thói quen, lập tức tránh ra đối diện bàn công tác vị trí, ngồi xuống một góc bên trong, an an ổn ổn đảm đương ẩn hình nhân.

Đợi ba bốn phút, cửa văn phòng lại bị người gõ vang, Michelle - Herst nói mời vào sau, một thon thả tinh tế lại đầy đủ gợi cảm xinh đẹp nữ hài đi đến.

Begovic nháy mắt bị này nữ hài hấp dẫn, nữ hài đại khái hai mươi tuổi tả hữu, có một đầu tịnh lệ kim sắc tóc dài, tại hắn gặp qua sở hữu nữ nhân trong, này gọi là Heard nữ hài, xinh đẹp gợi cảm trình độ tuyệt đối xếp hạng ở trước nhất, thậm chí có thể miểu sát 99% Hollywood nữ ngôi sao.

Vì Matthew - Horner, giáo hội thật là chuẩn bị đại sát chiêu a ! Begovic trong lòng nói thầm một câu.

“Beg, giới thiệu một chút.” Michelle - Herst dùng nhanh nhất phương thức làm đơn giản giới thiệu,“Vị này là Amber - Heard tiểu thư, hai năm trước gia nhập Hollywood danh nhân trung tâm. Amber, đây là Begovic, của ta phó thủ.”

Đẳng Begovic cùng Amber - Heard chào hỏi, Michelle - Herst chỉ chỉ đối diện ghế dựa, nói,“Ngồi đi, Amber.”

Kéo ra ghế dựa, Amber - Heard ngồi ở Michelle - Herst đối diện, nàng cập sát xõa tung tóc vàng, một câu cũng không nói, lại mang theo một loại nói không nên lời thành kính, phảng phất thành tín nhất Thiên Chúa giáo đồ gặp được Giáo hoàng đại nhân như vậy.

Michelle - Herst đối Amber - Heard đặc biệt hài lòng, từ hai năm nay đủ loại ghi lại đến xem, Amber - Heard đối khoa học giáo tín ngưỡng cùng cuồng nhiệt, hoàn toàn vượt qua năm đó Tom - Cruise cùng Mimi Rogers.

Tựa như Nazanin - Boniadi như vậy, vài tuổi trẻ nữ hài, vừa là khoa học giáo tín đồ, lại là khoa học giáo quý giá tài phú, vẫn là thời khắc mấu chốt có thể lấy đến sử dụng công cụ.

“Amber.” Michelle - Herst nhìn đối diện, giống như thần sứ giả như vậy,“Lần trước nói với ngươi tinh lọc nhiệm vụ ngươi suy xét hảo sao?”

“Đúng vậy.” Amber - Heard không có bất cứ do dự, đầy mặt thành kính, nói,“Ta tưởng hảo, ta sẽ đem gặp thương tích, đang tại mê mang Matthew - Horner dẫn vào giáo hội, khiến hắn được đến tinh lọc cùng trị liệu.”

Michelle - Herst hài lòng khẽ gật đầu, nói,“Ta sẽ khiến Tom - Cruise dẫn tiến các ngươi nhận thức.”

Nghe được Tom - Cruise tên này, Amber - Hilton có điểm kích động, lại rất hảo khắc chế , nàng phi thường rõ ràng, chính mình không thể đụng vào Tom - Cruise, bằng không sẽ gợi ra khoa học giáo cường lực bắn ngược, bất quá Matthew - Horner cũng là rất không sai nhân tuyển.

Nàng vẫn là đầy mặt thành kính, tựa hồ hoàn toàn đánh mất bản thân,“Ta nghe theo chỉ dẫn.”

Nói là nói như vậy, Amber - Heard trong lòng lại thẳng mắt trợn trắng, nếu không phải John - Travolta tuyên dương gia nhập khoa học giáo, có thể ở Hollywood đạt được càng tốt phát triển cơ hội, nàng như thế nào sẽ đến này gặp quỷ địa phương.

Nàng cẩn thận dè chừng làm hai năm tín đồ, bán hai năm khoa học giáo thư, lại căn bản không có theo như lời hảo cơ hội, chỉnh chỉnh hai năm trôi qua , vẫn là một không có bất cứ danh khí cùng tiền tài đáng nói tiểu diễn viên.

“Này gặp quỷ khoa học giáo !”

Trong lòng như vậy nói thầm, nàng lại một điểm đều chưa biểu hiện ra ngoài, hai năm nay tiểu diễn viên kiếp sống, khiến nàng kỹ xảo biểu diễn đại trướng.

Bất quá, Matthew - Horner a......

Amber - Heard lần đầu tiên nghe được cái gọi là chỉ dẫn, liền không tự giác liên tưởng đến năm đó Mimi Rogers cùng Nicole Kidman, còn có hiện tại Katie - Holmes.

Nàng có phải hay không cũng có cơ hội như vậy đâu?

Cho nên, mặt sau mặc kệ Michelle - Herst nói cái gì, Amber - Heard tất cả đều phi thường phối hợp, thấy thế nào đều như là khoa học giáo trung thực tín đồ.

Đuổi đi Amber - Heard, lại phân phó Begovic vài câu, Michelle - Herst đứng lên đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài thế giới, Hollywood liền tại trước mắt......

Hắn lại đem sở hữu chuẩn bị công tác ở trong đầu loại bỏ một lần, hiện tại hết thảy chuẩn bị đều đã sắp xếp, liền chờ Matthew - Horner đăng môn .

[ Amber - Heard cùng khoa học giáo là vì kịch tình cần hồ biên .]

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 470: Miệng Rộng

Đêm nay Hollywood danh nhân trung tâm đèn đuốc sáng trưng, rõ ràng này là ai gia sản nghiệp không cần giải cũng biết, đại danh đỉnh đỉnh khoa học giáo lại muốn tụ hội , có chút tò mò nhân khó tránh khỏi tại chung quanh dừng chân, bởi vì mỗi lần khoa học giáo tụ hội, đều có thể nhìn thấy không thiếu đại bài ngôi sao thân ảnh, trong đó không thiếu Tom - Cruise cùng Will - Smith này một cấp bậc ngôi sao.

Nhưng người bình thường đều không hướng bên kia thấu, tựa hồ có trạch nhân mà phệ quái thú giấu ở đèn đuốc sáng trưng Lâu Vũ trong như vậy.

Cũng chính là phóng viên sinh lãnh không kị, đừng nói là Khoa học giáo, liền tính là khủng bố tổ chức hang ổ, cũng vô pháp ngăn cản bọn họ đi tới bộ pháp.

Từ đệ nhất chiếc hào xe dừng ở Hollywood danh nhân trung tâm trước cửa bắt đầu, phóng viên lại càng tụ càng nhiều, bọn họ cũng đều biết đây là Tom - Cruise hôn tiền party, hi vọng có thể lấy đến độc nhất vô nhị tin tức.

Bất quá, không ai dám lung tung hướng bên trong sấm, tuy rằng thời đại bất đồng , khoa học giáo không lại dám động bất động khiến cho nhân biến mất hoặc là thụ thương, liên theo dõi nhân loại này thủ đoạn sử dụng đến đều đặc biệt dè chừng cẩn thận, nhưng phát triển nhiều năm như vậy, khoa học giáo tụ tập tuyệt bút tài phú, chỉ riêng vì bọn họ phục vụ luật sư, liền tính không đếm được, nếu khiến khoa học giáo dụng pháp luật thủ đoạn quấn lên, cũng là kiện phi thường phiền toái sự tình.

So với người khác, Matthew đến không tính sớm, ngồi xe đuổi tới Hollywood danh nhân trung tâm, sắc trời đã hoàn toàn hắc xuống dưới, đi vào thời điểm, làm bảo tiêu Braun - Williams còn bị danh nhân trung tâm nhân viên bảo vệ ngăn cản, nói là mọi người tiến vào nơi này, an toàn tự nhiên do khoa học giáo phụ trách, mặt khác không quan hệ nhân viên xin miễn vào trong.

Matthew sớm không phải vô danh tiểu tốt , hiện tại có thể nói là danh tự vang vọng Bắc Mĩ thậm chí toàn bộ Tây phương thế giới đại minh tinh, hắn cũng không lo lắng khoa học giáo hội làm cái gì nhân thân nguy hại linh tinh đa dạng, bằng không tại Hollywood sớm liền hỗn không nổi nữa.

Cùng Braun - Williams nói một câu, Matthew vào Hollywood danh nhân trung tâm, rất nhanh dọc theo thảm đỏ, đi tới một gian đại sảnh trong.

Đại sảnh cửa đứng Tom - Cruise cùng Katie - Holmes, hai người vừa thấy đến Matthew, cố ý tiến lên nghênh đón vài bước, vẫn là cùng qua lại như vậy, nói chuyện cơ bản đều là Tom - Cruise, Katie - Holmes càng như là bài trí.

“Ta còn nghĩ đến ngươi không đến đâu.” Tom - Cruise dùng lực cùng hắn nắm tay.

“Tom, của ngươi mời, liền tính Los Angeles tao ngộ đạn hạt nhân tập kích.” Matthew dùng khoa trương phương thức, cố ý biểu hiện hắn tưởng cùng Tom - Cruise giao hảo,“Ta cũng nhất định sẽ đến.”

“Ha ha......” Tom - Cruise sang sảng nở nụ cười, nói,“Ngươi là cuối cùng đến khách nhân.”

Hắn chỉ chỉ trong đại sảnh,“Đi, ta mang ngươi đi nhận thức vài vị bằng hữu.”

Tựa hồ Tom - Cruise cũng tưởng cùng hắn giao hảo, Matthew cùng Tom - Cruise ở trong đại sảnh đi dạo lên, nơi này nhân đại bộ phận Matthew đều không nhận thức, bất quá có một bộ phận nhân, dù cho hắn không biết, cũng nghe nói qua danh tự.

Nhìn thấy những người đó, Matthew cũng không thể không cảm khái, khoa học giáo thế lực, xác thật thâm nhập Hollywood.

Tom - Cruise trước sau hướng hắn giới thiệu Miêu vương nữ nhi, cũng chính là Michael - Jackson cùng Nicolas Cage vợ trước Lisa - Mary - Presley, dựa vào [ Crash ] đạt được qua Oscar tốt nhất đạo diễn đề danh Paul - Haggis, tên tuổi như cũ vang dội đại minh tinh John - Travolta đợi đã (vân vân).

Những người này, hôm nay đều là khoa học giáo tại Hollywood trung thực tín đồ.

Đương nhiên, đến không chỉ là khoa học giáo các tín đồ, còn có giống hắn như vậy Tom - Cruise cái gọi là bằng hữu.

“Matthew, đây là David, đây là Victoria.”

Đi đến một đối ba chừng mười tuổi vợ chồng trước mặt, Tom - Cruise vi song phương đơn giản làm giới thiệu,“David, Vic, đây là Matthew.”

Từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, Matthew coi như là ngụy fan bóng đá, tự nhiên nhận ra đại danh đỉnh đỉnh David - Beckham, mà Beckham bên cạnh vị kia rất có vài phần đại sư huynh phong phạm nữ nhân, chính là hắn lão bà Victoria .

Gần nhất hai năm nay, David - Beckham cùng Tom - Cruise ở giữa hữu nghị, bị rất nhiều truyền thông đưa tin qua.

Matthew cùng David - Beckham nắm tay, nói vài câu lời khách sáo, thẳng thắn giảng, trừ hàn huyên, hai người cũng không có lời để nói.

Lúc này có người từ bên cạnh trải qua, Tom - Cruise quá khứ hàn huyên vài câu, Matthew bỗng nhiên nghe được Victoria tại nói thầm, thanh âm ép tới rất thấp, bất quá vẫn là có vài câu truyền đến hắn lỗ tai bên trong.

Đại khái chính là Tom - Cruise gần nhất có chút chiêu Victoria phiền, vì kéo David - Beckham vợ chồng tiến vào khoa học giáo, mỗi ngày cấp hai người phát mười mấy thậm chí mấy chục điều tin nhắn.

Matthew cũng có chút cảm khái, tại kéo nhân gia nhập khoa học giáo trên chuyện này, Tom - Cruise xác thật phi thường tích cực, dứt khoát giống đối đãi điện ảnh sự nghiệp như vậy chuyên nghiệp cố gắng.

Cho nên, đương Tom - Cruise theo sau lại giới thiệu một vị còn không có tiến vào khoa học giáo, đang tại tích cực quan sát nhân khi, Matthew một điểm cũng không có giật mình.

Đại danh đỉnh đỉnh Will - Smith cùng hắn lão bà Jada Smith liền đứng ở trước mắt.

“Không nghĩ tới chúng ta ở trong này gặp mặt .” Will - Smith nhìn Matthew, kia đối chiêu phong nhĩ phi thường có đặc điểm.

Matthew cười nói,“Will, ta cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được ngươi.”

Tom - Cruise giới thiệu hoàn sau, lâm thời có chuyện đi địa phương khác, ném chính hắn đối mặt Will - Smith vợ chồng.

Đương nhiên, Matthew cũng không để ý, Will - Smith hiện tại cũng chính là nhất tuyến, cùng hắn kém không nhiều.

“Ta cùng Tom là lão bằng hữu .” Will - Smith không có địch ý,“Thường xuyên sẽ bị hắn kéo đến tham gia các loại tụ hội.”

Lời này Matthew có thể nghe minh bạch, Tom - Cruise muốn đem Will - Smith phát triển đến khoa học giáo trong.

“Thực ra, ta cảm giác khoa học giáo không sai.” Jada Smith bỗng nhiên mở miệng nói,“Bọn họ đề xướng các loại lý niệm, đều có nhất định đạo lý cùng căn cứ.”

Nàng ánh mắt từ Matthew trên người thổi qua,“Cũng rất thích hợp tinh lọc một vài người dơ bẩn tâm lý.”

Nghe nói như thế, Matthew hơi hơi nhíu mi, Will - Smith lại quay đầu trừng mắt nhìn lão bà liếc nhìn, Jada Smith lập tức ngậm miệng lại.

Matthew da mặt đầy đủ dày, cười nói,“Giống ta như vậy hảo nhân, đương nhiên không cần nhận tinh lọc.”

Tuy rằng phía trước đối mặt Naomie Harris thời điểm, Jada Smith nói được rất giống như vậy hồi sự, nhưng nàng đều là tại lặp lại Will - Smith mà nói, bản thân lại là trong giới có danh miệng rộng.

Jada Smith trương miệng liền tưởng phản bác Matthew, Will - Smith thò tay ẩn nấp kéo nàng một chút, Jada Smith tâm không cam tình không nguyện ngậm miệng.

Will - Smith làm một người da đen, có thể dốc sức làm xuất hiện ở cục diện, đương nhiên không phải một ngu ngốc, sau lưng cùng người cạnh tranh nhân vật cùng trước mặt nổi xung đột hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, hắn nhìn thấy Matthew, không có địch ý, Hollywood nếu mỗi cạnh tranh một nhân vật thất bại, liền đem đối thủ cạnh tranh xem như địch nhân, không qua bao lâu, toàn bộ giới liền không có nơi sống yên ổn .

“Jada là tại nói đùa.” Will - Smith còn giải thích một câu,“Nàng có đôi khi rất hài hước.”

Nếu Will - Smith không tưởng nhằm vào hắn, Matthew cũng sẽ không tùy tiện cho mình gây thù hằn, nói,“Không quan hệ, ta cũng rất thích cùng người nói đùa.”

“Bên kia có bằng hữu lại đây .” Will - Smith lo lắng Jada Smith lại lung tung nói chuyện,“Ta quá khứ chào hỏi.”

Matthew gật gật đầu, khách khí một câu,“Chúng ta qua đi lại trò chuyện.”

Nhìn Will - Smith kéo Jada Smith rời khỏi, Matthew bỗng nhiên cảm giác, Will - Smith có thể đạt tới hắc nhân diễn viên chưa từng có qua độ cao, không chỉ là vận khí tốt đơn giản như vậy.

So với đại bộ phận vừa điểm liền cháy, động bất động thượng cương thượng tuyến hô lớn kì thị chủng tộc hắc nhân diễn viên, Will - Smith không thể nghi ngờ là phi thường thông minh hắc nhân.

“Ta với ngươi nói qua, loại sự tình này không cần lung tung mở miệng.”

Bên kia, Will - Smith vừa đi vừa nói khẽ với Jada Smith nói,“Còn có, chúng ta đến khoa học giáo là theo Tom - Cruise cho nhau cổ động, đừng bị khoa học giáo kia bang thần côn tẩy não !”

Jada Smith có chút mất hứng,“Nhưng khoa học giáo nói rất có đạo lý......”

Will - Smith có chút bất đắc dĩ, hắn này lão bà, bị người cổ động vài câu, liền có thể cấp hồ hồ thay kia vài vừa nhận thức hắc nhân diễn viên xuất đầu, kia vài sự thoạt nhìn rất thích hợp hiện tại trong giới tình thế, lại thiên nhiên liền đem chính mình đưa vào đến nhược thế quần thể hàng ngũ bên trong.

Hắn đường đường ngôi sao tuyến đầu, cần cùng kia vài uy không no gia hỏa như vậy, ồn ào nháo muốn công tác sao? Dứt khoát chính là nói đùa.

Cự ly Will - Smith không xa địa phương, Amber - Heard đi theo Tom - Cruise phía sau, từng bước một hướng tới Matthew bên kia đi, cách còn có chút cự ly, nàng liền thấy được Matthew - Horner, hôm nay Hollywood hồng đến phát tím đại minh tinh.

Nàng ánh mắt nhanh chóng đi xuống ngắm, tận khả năng quét chính mình trên người có thể nhìn thấy địa phương một lần, trải qua khoa học giáo hoá trang sư tỉ mỉ trang điểm, nàng từ tướng mạo đến dáng người cơ hồ hoàn mĩ vô khuyết.

Khoa học giáo nếu muốn vì nàng dựng một điều hướng lên trên bò đường, nàng đương nhiên muốn cố gắng bắt lấy.

Về phần Matthew - Horner có vào hay không khoa học giáo, kia liền không phải nàng có thể khống chế .

Lại nói, nếu thật có thể giống năm đó Nicole Kidman cùng hiện nay Katie - Holmes như vậy, nàng còn cần khoa học giáo sao?

“Hải, Matthew, giới thiệu bằng hữu nhận thức.” Tom - Cruise đi đến Matthew trước người, giới thiệu theo sau cùng tới được xinh đẹp nữ hài,“Đây là Amber - Heard, của ta hảo bằng hữu.”

Amber - Heard tiến lên một bước, trong ánh mắt hiển lộ ra vài phần nóng bỏng,“Ngươi hảo, Matthew.”

“Ngươi hảo.” Matthew đối Amber - Heard gật gật đầu.

Sau đó, hắn cẩn thận đánh giá Amber - Heard.

Chú ý tới Matthew ánh mắt, Amber - Heard trong lòng nhiều vài phần mừng thầm.

Liền tại bên cạnh mười mấy thước Anh bên ngoài, Michelle - Herst cũng thấy được, khẽ gật đầu, cho rằng chính mình sách lược khởi hiệu quả, lập tức đi qua.

Loại sự tình này không thể quá mức nóng vội, bằng không ngư nhi cắn mồi câu, không nhất định sẽ mắc câu.

Cùng lúc đó, Matthew chú ý tới, một thoạt nhìn từ thiện lão nhân, từng bước đi tới hắn trước mặt, sau đó Tom - Cruise trịnh trọng vi song phương làm giới thiệu.

Michelle - Herst mặt mũi hiền lành, đối Matthew nói,“Chúng ta có thể đơn độc tán gẫu sao?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 471: Tịnh Hóa

Im lặng trong phòng không có bất cứ thanh âm, Matthew ngồi ở nhất trương tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm trên ghế, phía trước muốn cùng hắn tán gẫu khoa học giáo đại sư liền ngồi tại đối diện.

Vị này gọi là Michelle - Herst khoa học giáo cốt cán nhìn qua có sáu mươi tuổi tả hữu , mặc hắc y thành phần lao động tri thức mục sư phục, ngực thêu S xuyến khởi hai hình tam giác khoa học giáo dấu hiệu, trên mặt thủy chung treo mỉm cười, nhìn qua mặt mũi hiền lành, cực kỳ giống một vị đức cao vọng trọng lão nhân.

Matthew mặt ngoài nhìn qua rất thả lỏng, lại đề cao cảnh giác, bởi vì thường thường người tài giỏi như thế là tẩy não cao thủ.

Huống hồ, tiến vào phòng này phía trước, ở trong đại sảnh, Tom - Cruise trước vì hắn giới thiệu Amber - Hilton, tiếp theo chính là vị này khoa học giáo đại sư, hắn đã có phỏng đoán.

Khoa học giáo tưởng cùng hắn ngoạn mỹ nhân kế, ngoạn hai bút cùng vẽ a.

Nếu hắn trong đầu về Depp kia điểm bát quái không có nhớ lầm mà nói, Amber - Heard chính là đem Depp gạt thảm cái kia nữ nhân.

Rất rõ ràng, Amber - Heard là khoa học giáo đánh qua đến viên đạn bọc đường.

Depp là hắn chí giao hảo hữu, cho dù là vì Depp, hắn cũng muốn nhận lấy vỏ bọc đường, lại đem đạn pháo đánh trở về.

Đương nhiên, cũng có khả năng là hắn suy nghĩ nhiều, chung quy Amber - Heard trừ cùng hắn chào hỏi hàn huyên vài câu ngoài, không có làm cái gì.

Sau, hắn liền cùng Michelle - Herst đại sư đi tới phòng này.

Matthew trừu mắt thấy xem ngồi ghế dựa, này đem ghế dựa tạo hình tương đương rất khác biệt, cùng Hollywood quay chụp khoa học viễn tưởng điện ảnh khi đạo cụ như vậy, thoạt nhìn tương đương hù nhân.

Vừa rồi thời điểm, Michelle - Herst đại sư đã cùng hắn nói qua về Hollywood lịch trình, nhân sinh phấn đấu động lực cùng thiện ác thuyết minh đẳng tràn ngập triết học ý vị đề tài.

Đại khái là hắn bằng cấp rất thấp, không học vấn không nghề nghiệp, căn bản làm không rõ Michelle - Herst cụ thể biểu đạt là có ý tứ gì.

Nếu khoa học giáo chỉ bằng mượn này mấy, liền tưởng lừa dối nhân lên tặc thuyền, không khỏi rất thấp cấp . Từ Thái Bình Dương bờ bên kia tìm vị bán dược giảng sư đến, đều so Michelle - Herst có thể lừa dối.

Michelle - Herst nhìn qua híp mắt, kỳ thật tại quan sát Matthew, vị này Hollywood đại minh tinh tựa hồ tại phạm mơ hồ, hiển nhiên bị hắn vừa một phen tràn ngập triết học biện chứng ngôn luận cấp nhiễu hôn mê.

Đây là hắn quen dùng lộ số, cũng là chân chính hữu hiệu thủ đoạn khúc nhạc dạo.

Michelle - Herst đương nhiên sẽ không cho rằng nói chút huyền diệu khó giải thích mà nói, liền có thể khiến một vị gặp qua việc đời Hollywood ngôi sao phủ phục tại khoa học giáo đại kỳ phía dưới.

“Horner tiên sinh.” Michelle - Herst cao thâm bí hiểm,“Ngươi cảm giác người là cái gì?”

Matthew cẩn thận suy xét một phen, chậm rãi nói,“Người là vạn vật chi linh, động vật có vú cùng chuỗi sinh vật tối cao tồn tại.”

“Vậy ngươi cho rằng người là tinh thần ? Vẫn là vật chất ?” Michelle - Herst lại hỏi.

“Này......” Matthew gãi gãi đầu, xác thật không biết nên như thế nào trả lời.

“Nhân vừa không là tinh thần cũng không phải vật chất , mà là một loại linh hồn thể, gọi là tắc thản.”

Michelle - Herst chậm rãi nói,“Người là tới có thể tái thản chuyển sinh tiến hóa hình thành , tại tiến vào đến địa cầu này vật chất - năng lượng - không gian - thời gian thế giới sau, nhân quên chính mình đi qua thần địa vị, tại chuyển thế quá trình bên trong, bám vào mặt khác linh hồn, hơn nữa tại trưởng thành quá trình trải qua một vài sự tình, sẽ hình thành tinh thần chướng ngại, tích lũy vi trong lòng tội ác, trở ngại nhân đối với tự thân nhận tri.”

Matthew phối hợp hỏi,“Như thế nào mới có thể chân chính nhận tri chính mình?”

Hắn biểu hiện thực hảo kỳ, tựa như đại đa số người nghe được loại này thuyết pháp như vậy.

Michelle - Herst bình bình tĩnh tĩnh, nói,“Trở ngại nhân tự thân , thường thường là tâm.” Hắn lại đặt câu hỏi,“Ngươi trong lòng có phiền não sao?”

“Có.” Matthew không chút do dự nói.

“Muốn đi trừ phiền não, liền muốn tinh lọc nội tâm.” Michelle - Herst rất có đại sư phong phạm,“Nhân sở dĩ phiền não, sở dĩ bất hạnh, sở dĩ không thể nhận thức tự thân, đều là bởi vì nội tâm trong cất giấu quá nhiều tội ác, chỉ có tội ác được đến tinh lọc, tài năng siêu việt vật chất cùng thời không hạn chế, tiến vào càng cao một cấp cấp độ.”

Hắn thanh âm chuyển hướng nghiêm túc,“Khoa học giáo có thể bang nhân thực hiện tinh lọc.”

Matthew tựa hồ có chút tâm động,“Thật sao?” Tiếp có thấp thỏm lo âu,“Thật có thể tinh lọc nội tâm tội ác?”

Michelle - Herst nếu tuyển định Matthew, không chỉ là bởi vì hắn phi thường hồng, có thể trở thành Tom - Cruise sau bảng hiệu, còn giống phía trước mấy người nghị luận khi nói như vậy, Matthew - Horner người này không nhận qua cao đẳng giáo dục, xuất từ xóm nghèo, cơ bản không hưởng thụ qua gia đình ấm áp, ngay cả cơ bản nhất tín ngưỡng đều không xác định, tiến vào Hollywood phía trước còn sống được mơ mơ màng màng......

Loại này nhân, cơ hồ đều có tâm lý bóng ma, cũng càng dễ dàng quán thâu khoa học giáo kia một bộ.

Này mấy Hollywood ngôi sao, không thể đưa ra ánh sáng sự tình nhiều lắm, đặt ở trong lòng thời gian lâu, thường thường mang đến cự đại tâm lý gánh nặng.

Cho nên, Michelle - Herst nâng lên một ngón tay, chỉ chỉ ở phòng này, nói,“Kia liền đem nội tâm tội ác nói ra đi, nói ra , mới có thể được đến tinh lọc.”

Hắn ngồi không nhúc nhích, lại biết bên cạnh một gian phòng nhân, khẳng định đem cực kỳ bí ẩn ghi âm cùng ghi hình thiết bị mở ra .

Đây là khoa học giáo quen dùng thủ đoạn, đánh tinh lọc nội tâm cùng tiêu trừ tội ác cờ hiệu, chưởng khống rất nhiều ngôi sao tín đồ bí ẩn, làm cho bọn họ căn bản không thể thoát khỏi khoa học giáo.

Tại Bắc Mĩ này phổ biến tín giáo khu vực, đại đa số nhân đối với tôn giáo nhân viên thần chức đều có một loại mạc danh tín nhiệm, mà khoa học giáo vừa vặn lợi dụng điểm này.

Thẳng thắn giảng, nội tâm bên trong bí mật, đặc biệt là không thể đưa ra ánh sáng bí mật nhiều mà nói, sẽ áp người phi thường khó chịu.

Matthew cũng không ngoại lệ, bất quá hắn sớm liền tìm đến phi thường lý tưởng khơi thông cùng phát tiết phương thức, xâm nhập trao đổi có năng lực vì hắn đại đại xoa dịu áp lực.

Nghe được Michelle - Herst mà nói, Matthew cảnh giác chi tâm càng nặng .

Đổi làm một thuần túy tại kiểu dáng Âu Tây trong hoàn cảnh lớn lên nhân, nói không chừng thật liền bị Michelle - Herst này cái gọi là nhân viên thần chức hù trụ, nhưng hắn trưởng tại hồng kỳ dưới, hoàn toàn không tin thần chi loại thuyết pháp.

Trong lòng nghĩ như vậy, Matthew trên mặt cũng lộ ra khó xử cùng giãy dụa, tựa hồ muốn nói, lại không dám nói.

Michelle - Herst không có mở miệng thúc giục, nhìn thấy Matthew biểu tình, liền biết hắn kiên trì không được bao lâu thời gian, bởi vậy mặt mũi hiền lành trên mặt lộ ra vài phần cổ vũ bàn tươi cười, lại chậm rãi vươn ra tay phải, làm một thỉnh thủ thế.

“Có phải hay không từ nhỏ đến lớn, sở hữu tội ác đều phải nói ra?” Matthew cố ý hỏi.

Michelle - Herst đại sư phong phạm mười phần, thanh âm nghe vào tai có chút mờ mịt,“Khi ngươi đem sở hữu chôn sâu đáy lòng tội ác nói ra, của ngươi tâm liền hoàn toàn chiếm được tinh lọc.”

Matthew một bộ hạ rất lớn quyết tâm bộ dáng, nói,“Ta mười tuổi, bởi vì bụng đói ăn không đủ no, nhìn thấy hàng xóm gia tiểu hài tử tại ăn hot dog, từ hắn trong tay đoạt một khối, tuy rằng ta sự hậu giải thích , nhưng hàng xóm gia tiểu hài tử không có nhận......”

“Mười một tuổi thời điểm, có tuổi đại hài tử, khi dễ ta đoạt lấy hot dog tiểu hài tử, ta từ sau lưng đẩy hắn một phen, người kia ngã sấp xuống tại trong đống rác, đến sau này cũng không biết là ai động thủ.”

“Mười hai tuổi, ta cùng đồng học đánh nhau, đem hắn mặt đánh sưng ......”

Nghe được Matthew từ lúc còn nhỏ kể ra chính mình làm qua sai lầm sự, Michelle - Herst khẽ gật đầu, việc này rất nhỏ không đủ để trở thành thóp, lại là tốt bắt đầu, nếu mở đầu, không qua bao lâu, Matthew - Horner liền sẽ đem hắn sở hữu không thể đưa ra ánh sáng bí mật, tất cả đều nói ra.

Như vậy khoa học giáo chẳng những cầm hắn thóp, ở mặt ngoài vẫn là bí mật cộng hưởng giả, rất dễ dàng liền có thể đứng chung một chỗ.

Nếu Amber - Heard bên kia cũng như vậy thuận lợi mà nói, lấy xuống Matthew - Horner không dùng được lâu lắm.

Michelle - Herst nguyên bản liền tin tâm mười phần, hiện tại hoàn toàn xác định, Matthew - Horner sắp rơi vào khoa học giáo trong khống chế......

Không...... Là hắn trong khống chế.

Michelle - Herst bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, đương nhiệm khoa học giáo lão đại, chính là trong tay nắm Tom - Cruise này trương đại vương, mới bò đến hiện tại trên vị trí.

Nhưng Tom - Cruise tựa hồ bắt đầu xuống dốc , mà Matthew - Horner đang tại cấp tốc nhảy lên hồng, nếu hắn có thể cầm lấy Matthew - Horner, hơn nữa thích hợp đầu nhập tài nguyên, khiến Matthew - Horner trở thành Tom - Cruise siêu cấp cự tinh, như vậy không lâu tương lai, có phải hay không cũng có thể vấn đỉnh khoa học giáo tối cao cái kia vị trí đâu?

Hắn cảm giác có nhất định có thể thao tác tính.

Michelle - Herst ngưng thần nhìn về phía đối diện Matthew - Horner, người này vừa nói xong mười lăm tuổi trốn thoát trường học, đến hiện tại đều hối hận không thôi sự tình.

“Mười sáu tuổi thời điểm, ta đi đến Dallas công tác, có lần vừa phát tiền lương, trên đường gặp một lưu lãng tiểu hài tử, ta cho hắn mười dollar, việc này ta đến hiện tại nghĩ đến đều cảm giác đau lòng......”

Keo kiệt? Keo kiệt? Michelle - Herst bất động thanh sắc, nếu ngoại giới nhân biết bọn họ sùng bái ngôi sao có như vậy một mặt, khẳng định sẽ thất vọng.

Matthew đầy mặt hối hận,“Ta vì sao không có nhiều cho hắn một điểm tiền? Nếu hắn còn có đệ đệ muội muội muốn chiếu cố đâu? Mười dollar hay không sẽ không đủ hoa? Ta thật hẳn là nhiều cho hắn điểm tiền a !”

“Ách......” Michelle - Herst sửng sốt dưới.

“Đệ nhị năm, ta trở thành một danh ô tô sửa xe công.” Matthew bắt đầu đầy trời hư cấu,“Có lần cùng nhân viên tạp vụ cùng nhau ra ngoài duy tu, tại Dallas ngoại ô thành phố trên một con đường, thấy được một vụ tai nạn giao thông, một nữ nhân bị ô tô đặt ở phía dưới, ta cùng nhân viên tạp vụ dừng xe đi cứu người, nhưng hai người chuyển không được một chiếc Ford Pika, đẳng xe cứu thương đuổi tới thời điểm, thầy thuốc nói cái kia nữ nhân bởi vì ép tới lâu lắm, không thể không đoạn điệu một chân !”

Matthew biết vậy chẳng làm, đầy mặt đều là thống khổ,“Nếu của ta khí lực có hiện tại lớn như vậy, liền có thể cứu ra cái kia nữ nhân, nàng cũng không cần cắt chi !”

Nói tới đây, hắn còn dùng lực đấm ghế dựa tay vịn.

Michelle - Herst mở to hai mắt nhìn, đây là tại kể ra sám hối tội ác sao? Vì sao mới nhất nói ra này hai điều, đều như là tại khoe khoang đâu?

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 472: Chất Dẫn Cháy

“Ta làm được không đủ tốt. Phi thường không tốt ! ta tận lực , lại phát hiện một người lực lượng nguyên lai như vậy tiểu !”

Ngồi ở tràn ngập khoa học viễn tưởng cảm trên ghế, Matthew đã ôm lấy đầu, tựa hồ thống khổ không thôi,“Ta tại Phi Châu, đứng ở nạn dân doanh cửa, hướng bên trong xem, rậm rạp dày đặc tất cả đều là ăn không đủ no, thậm chí ngay cả uống nước đều thành vấn đề nạn dân.”

Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Michelle - Herst,“Ngươi có thể tưởng tượng cái loại này cảnh tượng sao?”

Tinh lọc trình tự còn tại tiến hành trung, tuy rằng xuất hiện một điểm lệch lạc, nhưng Michelle - Herst đại sư cho rằng còn có thể trở lại quỹ đạo, không có kêu đình, lúc này nghe được Matthew câu hỏi, chỉ có thể nói,“Có thể, thần hội cho chúng ta dự báo.”

Matthew không cho Michelle - Herst tiếp tục giảng kia vài quỷ bí cổ quái gì đó cơ hội, lập tức ôm lấy đầu còn nói thêm,“Ta căn bản không thể tưởng tượng, nhân còn có thể như vậy hèn mọn sống.”

Hắn đột nhiên tăng thêm ngữ khí,“Đó là theo ta như vậy nhân a ! ta liền như vậy nhìn bọn họ, trừ an ủi, trừ cam đoan sẽ đem này mấy tình huống truyền lại đến bên ngoài, ta cái gì cũng làm không được !”

Không biết vì sao, Michelle - Herst cảm giác lần này tinh lọc trị liệu giống như càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo bình thường quỹ đạo.

“Ta khi đó cái gì cũng làm không được a !” Matthew dùng lực bắt hạ tóc, thanh âm tràn ngập hối hận,“Ta chỉ có thể nhìn gầy yếu nhân tiếp tục chịu đói, khát khô nhân không có nước uống, bệnh nặng nhân nằm ở cũ nát trong lều trại chờ chết, cái loại này cảm giác vô lực, để người khủng hoảng, để người bất lực, để người bức thiết muốn làm những gì !”

Hắn thanh âm trở nên trầm thấp,“Cho nên, ta thành lập hai từ thiện ngân sách hội, muốn giúp Phi Châu nạn dân, nhưng một người lực lượng thật sự quá nhỏ . Ta phạm vào sai lầm, lại vẫn không chịu thừa nhận, ta cho rằng ta có thể làm rất nhiều sự, lại phát hiện có thể làm rất hữu hạn .”

Nói tới đây, Matthew ngẩng đầu nhìn hướng trần nhà,“Ta chưa cùng bất luận kẻ nào nói qua này mấy, ta thủy chung không thừa nhận chính mình phạm vào sai, nhưng hôm nay ! ở trong này, ta muốn rộng mở nội tâm, thừa nhận ta phạm phải một nghiêm trọng sai lầm, ta không nên vọng tưởng một người liền có thể giúp Phi Châu nạn dân, ta hẳn là sớm hô hào càng nhiều người gia nhập đến này vĩ đại sự nghiệp trong.”

Michelle - Herst ngẩn người, tình huống tựa hồ vượt qua mong muốn a......

Matthew bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói,“Herst các hạ, thỉnh không cần trơ mắt nhìn Phi Châu nhân chậm rãi chết đi. Không muốn khiến này mấy cùng chúng ta sinh hoạt tại cùng một thế giới các huynh đệ tỷ muội bởi vì không có lương thực cùng thủy mà tử vong. Trận này tai nạn không phải không thể tránh khỏi. Chúng ta bây giờ còn có thể thay đổi tình thế phát triển, chỉ cần chúng ta nguyện ý cùng đi thay đổi, chỉ cần chúng ta nguyện ý cùng nhau gánh vác trách nhiệm.”

Nghe đến những lời này, Michelle - Herst nhíu nhíu mày, nhưng dưới loại tình huống này, khẳng định muốn nói điểm lời hình thức, bằng không vi Matthew - Horner sở làm chuẩn bị công tác liền khả năng uổng phí .

Hắn vẫn là kia phó mặt mũi hiền lành bộ dáng,“Vạn năng Xenu thần sẽ không vứt bỏ bất luận kẻ nào.”

Matthew muốn chính là những lời này, không đợi Michelle - Herst đi xuống nói, liền cướp đi đề nghị nói,“Các hạ, của ta từ thiện ngân sách hội rất nhanh liền sẽ đi Phi Châu, hết thảy khả năng giúp kia vài chịu khổ chịu khó Phi Châu nhân, nhưng ta cá nhân lực lượng rất hữu hạn , hi vọng có thể được đến càng nhiều viện trợ.”

Hắn phi thường nghiêm túc chuyên chú nhìn Michelle - Herst,“Không có đầy đủ tài chính, chúng ta cái gì cũng làm không được, hi vọng các hạ cùng khoa học giáo có thể giúp chúng ta.”

Nghe nói như thế, Michelle - Herst há miệng thở dốc, lại cái gì cũng không có nói đi ra, bỗng nhiên có loại nơi này không phải chính mình địa bàn, đối diện người mới là chủ nhân cảm giác.

Rõ ràng là chính mình này một đám người tại đánh Matthew - Horner ví tiền chủ ý, như thế nào biến thành Matthew - Horner hướng khoa học giáo quyên tiền? Hơn nữa lý do chính đại quang minh, thậm chí vô lực phản bác.

May mắn đây không phải công chúng trường hợp, nơi này chỉ có bọn họ hai người, bằng không thật sự muốn quyên ra một bút tiền ......

Matthew lại ngồi trở lại đến trên ghế, nói,“Ta nói xong.” Cũng không quản Michelle - Herst không có lên tiếng trả lời, hắn lẩm bẩm,“Cảm giác chưa từng có qua thoải mái a.”

Michelle - Herst vừa có chút bị nói sửng sốt, lại không phải ngu ngốc, trải qua ngắn ngủi tự hỏi sau, không khỏi nhìn Matthew liếc nhìn, người nọ là thật đang nói trong lòng tội ác? Vẫn là cố ý ?

Hắn rất nhanh phủ quyết rớt người trước, nếu Matthew - Horner nói ra khỏi miệng kia vài đều là tội ác, gã này chẳng phải là Thánh Nhân?

“Khoa học giáo hội nghĩ biện pháp giúp Phi Châu nạn dân.” Michelle - Herst trước giải thích một câu lời hình thức.

Khoa học giáo là cướp đoạt người khác tài phú , cũng không phải từ thiện cơ cấu, muốn khiến khoa học giáo quyên tiền, căn bản không có khả năng. Michelle - Herst cũng liền là nói nói mà thôi.

Matthew cũng biết điểm này, khoa học giáo muốn tinh lọc hắn, hắn liền tung ra một loạt cái gọi là tội ác, khiến những người này tinh lọc hảo.

Về phần nói ra trong lòng bí mật, hắn còn không có như vậy ngốc, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng cái gọi là nhân viên thần chức, có lẽ bọn họ thờ phụng thần thật là Thánh Nhân, nhưng bọn họ bản thân chung quy vẫn là nhân.

Có lẽ thuở nhỏ bị tôn giáo hun đúc nhân sẽ cho rằng bọn họ là thần tại nhân gian sứ giả, nhưng hắn thấy qua, trong đó có một chút cũng không so Hollywood đám khốn kiếp cao thượng.

Cùng người như thế chia sẻ bí mật, phân phút đều có bị bán nguy hiểm.

Matthew diễn trò làm nguyên bộ, lại một lần đứng lên, còn cố ý hoạt động xuống tay chân, lại đối Michelle - Herst nói,“Nói ra kia vài giấu ở đáy lòng tội ác, ta toàn thân đều thoải mái , đã lâu không có loại cảm giác này .”

Michelle - Herst nghi hoặc nhìn nhìn Matthew, đồng dạng đứng lên, mục tiêu nhân vật đều nói tinh lọc rất có hiệu quả, hắn tổng không thể chính mình phủ nhận, vội vàng nói,“Đây đúng là tinh lọc theo đuổi hiệu quả.”

Matthew bốc phét một trận, cũng không chuẩn bị tiếp tục đợi ở trong này , nói,“Đi ra thời gian rất lâu , chúng ta có phải hay không có thể trở về.”

“Đương nhiên.” Michelle - Herst làm thỉnh tay,“Bên này đi.”

Đi theo Michelle - Herst mặt sau, Matthew rất nhanh quay trở về yến hội thính trong, Michelle - Herst tìm lấy cớ, rời đi yến hội thính sau, về tới vừa rồi kia gian tinh lọc thất phụ cận, vào bên cạnh một gian phòng.

Hắn đứng ở mấy đài tiên tiến thiết bị trước mặt, đối với công tác nhân viên nói,“Tinh lọc giai đoạn hồi phóng một chút.”

Công tác nhân viên ấn xuống hồi phóng cái nút, gian phòng bên trong lập tức vang lên Matthew thanh âm, Michelle - Herst vừa nghe vừa lắc đầu, ghi xuống gì đó cơ bản không có bất cứ tác dụng, căn bản không thể làm như Matthew - Horner thóp, liền tính là công bố đi ra ngoài, cũng thuần túy là cấp Matthew - Horner làm tuyên truyền miễn phí.

Hắn không khỏi nhăn lại hoa bạch lông mi, từ yến hội thính tới được trên đường, hắn liền vẫn đang tự hỏi, một lần nữa nghe một lần ghi âm, cơ bản xác định một sự kiện, này Matthew - Horner không phải dễ dàng như vậy đối phó a.

So với năm đó Tom - Cruise, này nhân tính cảnh giác cường nhiều lắm.

Bất quá, Michelle - Herst phía trước cũng có qua phương diện này suy xét, cũng không trông cậy vào một đêm liền có thể thu phục Matthew - Horner như vậy trọng điểm phát triển đối tượng, tuy rằng hắn bên này tạm thời gặp cản trở, nhưng bên kia không phải còn có Amber - Heard sao?

Có mĩ nữ đả động này tâm, lại thêm trường kỳ tẩy não, không hẳn không thể đạt tới dự định mục đích .

Nếu Amber - Heard có thể khiến Matthew - Horner yêu phải nàng, tựa như sớm nhất Tom - Cruise cùng Mimi Rogers như vậy, kia liền không còn gì tốt hơn .

“Các ngươi đàm thế nào?”

Yến hội thính bên trong, Tom - Cruise tìm đến Matthew, chủ động hỏi,“Có hay không đặc biệt cảm giác?”

Matthew nhìn về phía Tom - Cruise, cười nói,“Phi thường đặc biệt.” Hắn lắc lư đầu, vặn vẹo cổ,“Ta cũng nói không nên lời là cái gì, liền cảm giác thoải mái rất nhiều, phía trước áp lực đặc biệt đại, cùng Michelle - Herst các hạ nói qua sau, kia vài áp lực tất cả đều tiêu thất, rất thần kỳ.”

Tom - Cruise nở nụ cười, thò tay vỗ nhẹ nhẹ dưới hắn cánh tay, nói,“Có hiệu quả về sau có thể thường đến, ta sẽ cùng nơi này người phụ trách chào hỏi.”

“Có thời gian ta sẽ .” Matthew đầu tiên là hàm hồ một câu, tiếp chuyển đề tài,“Ngươi vị kia tuổi trẻ xinh đẹp bằng hữu sao?”

“Ngươi là nói Amber - Heard sao?” Tom - Cruise lập tức quay đầu nhìn về phía một địa phương,“Nàng hẳn là cùng Katie qua bên kia sân phơi .”

Hắn quan tâm hỏi,“Cần ta mang ngươi qua sao?”

Matthew chậm rãi lắc đầu,“Thời gian không sớm , ta cần phải trở về, ngày mai còn có công tác.”

Tom - Cruise đối phía sau một người sử ánh mắt, cũng không giữ lại, nói,“Ta đưa ngươi.”

Matthew khách khí nói,“Không cần như vậy khách khí.”

Tại Tom - Cruise kiên trì dưới, Matthew cũng không có cự tuyệt, hai người ra yến hội thính, theo thật dài thảm đỏ hướng Hollywood danh nhân trung tâm xuất khẩu đi.

“Ta tuổi trẻ thời điểm, có rất nghiêm trọng đọc chướng ngại cùng tâm lý chướng ngại.” Tom - Cruise vừa đi còn biên đang làm Matthew công tác,“Tại ta gia nhập khoa học giáo sau, tiếp nhận trị liệu, đọc chướng ngại cùng tâm lý chướng ngại thần kỳ chữa khỏi .”

Hắn quay đầu nhìn về phía Matthew,“Tín ngưỡng có đôi khi sẽ đem không có khả năng biến thành khả năng.”

Matthew gật gật đầu, lại không có nói thêm cái gì.

Đứng ở Hollywood danh nhân trung tâm một trên sân phơi, Amber - Heard vừa lúc có thể nhìn thấy cửa bên kia, nhìn Matthew - Horner cáo biệt Tom - Cruise lên xe đi xa.

Bên cạnh, Katie - Holmes hỏi,“Ngươi vì sao không đi đưa hắn?”

Amber - Heard lại nói,“Tom đã cho ta hắn liên hệ phương thức, làm gì vội như vậy? Càng dễ dàng đắc thủ , càng không bị coi trọng.”

Nàng quay đầu nhìn Katie - Holmes liếc nhìn, nếu này ngốc nữ nhân có thể trở thành Cruise phu nhân, vì sao nàng không thể thử biến thành Horner trang viên nữ chủ nhân?

Kia nhưng là vượt qua giai tầng một con đường tắt, chân chính có thể thực hiện...... Danh lợi song thu !

Trở về trên xe, Matthew còn tại suy xét, đặc biệt là Amber - Heard có phải hay không một viên viên đạn bọc đường, nếu thật là nói, hắn cũng sẽ không khách khí, vỏ bọc đường nhận lấy, đạn pháo lại dùng đại pháo đánh trở về.

Đối Hollywood ngôi sao đến nói, luyến tình cùng chuyện xấu, đều là trên tinh lộ tinh tinh chi hỏa tốt nhất chất dẫn cháy.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 473: Cự Tuyệt Helen

“Ngươi thật không là bình thường nhân a, Matthew.”

Thiên Sứ trù tính công ty trong văn phòng, Helen - Hermann đội viền đen kính mắt, hiếm thấy dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Matthew, nói,“Ngươi thế nhưng tại Khoa học giáo cho ngươi tẩy não thời điểm, hướng bọn họ quyên tiền !”

Matthew bưng một ly trà, ngồi ở Helen - Hermann đối diện, nhẹ nhàng bâng quơ nói,“Ta liền tưởng thử xem, vạn nhất bọn họ lương tâm phát hiện, có thể cho ngân sách hội quyên một bút to tiền đâu?” Hắn uống một ngụm trà xanh,“Đáng tiếc, những người đó không bị ta vài câu liền đả động.”

Helen - Hermann phía trước đã nghe Matthew miêu tả qua tương quan tình huống , nhắc nhở nói,“Ngươi vẫn là chú ý một chút, đừng bị người tẩy não .”

“Yên tâm.” Matthew dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc,“Bọn họ nói kia một bộ, đối với ta không quản dùng.”

Đêm đó trở về sau, hắn cẩn thận hồi ức Michelle - Herst nói vài lời, tổng cảm giác cùng Phật giáo rộng khắp truyền lưu rất nhiều lý niệm cùng loại, tỷ như chuyển sinh a linh tinh , bất quá càng thêm hiện đại hoá.

Nếu nhất định muốn khiến hắn tìm thích hợp hình dung, đó chính là cấp Phật giáo rộng khắp truyền lưu lý niệm, phủ thêm một tầng khoa học viễn tưởng áo khoác.

Khoa học giáo người sáng lập không hổ là viết khoa học viễn tưởng tiểu thuyết , không sáng tạo khoa học giáo tiền, vẫn là bất nhập lưu cái loại này khoa học viễn tưởng tác giả, làm không ra đến nguyên sang gì đó, dứt khoát trực tiếp đem Đông Phương một ít lý niệm chuyển đến Bắc Mĩ, lại thay hình đổi dạng một phen.

Phương diện khác, Helen - Hermann ngược lại cũng yên tâm, chỉ có một hạng là ngoại lệ,“Ngươi nói cái kia Amber - Heard rất xinh đẹp?”

“Còn có thể đi.” Matthew buông xuống chén trà, nghĩ nghĩ ngày đó gặp qua tóc vàng nữ hài, nói,“Hẳn là phi thường xinh đẹp kia một loại.”

Helen - Hermann nghĩ nghĩ, tìm đến thích hợp tìm từ, nói,“Đừng coi là thật.”

Matthew gật đầu,“Yên tâm, sẽ không . Nhiều lắm cũng chính là bạo chút đường viền hoa chuyện xấu, ta phương diện này bát quái còn thiếu sao?”

“Ngươi đem khống hảo độ.” Helen - Hermann vẫn là tương đối tin tưởng Matthew năng lực,“Chuyện xấu có thể ra, nhiều ra điểm cũng có ưu việt, có lợi cho bảo trì truyền thông độ hấp thụ ánh sáng cùng hệ thống mạng nhiệt độ.”

“Úc......” Matthew cố ý dùng có điểm khoa trương ngữ khí nói,“Ngươi duy trì ta?”

Helen - Hermann nhớ tới gần nhất chuẩn bị bắt đầu thực thi kế hoạch, cần Matthew trở nên càng đại bài, dần dần đem đề tài hướng chính mình muốn phương hướng thượng dẫn,“Đừng làm quá phận sự đi ra. Hiện tại thời đại này, nhiều chút bát quái chuyện xấu ưu việt xa xa lớn hơn chỗ hỏng.”

Nghe nói như thế, Matthew kết hợp hai năm nay thực tế tình huống suy xét một hồi, Helen - Hermann nói được xác thật phi thường có đạo lý.

“Này đã không phải phía trước đơn thuần dựa vào phim cùng nhân vật gia tăng danh khí thời đại , marketing đối với ngôi sao càng ngày càng trọng yếu.” Helen - Hermann hôm nay tìm Matthew lại đây, là có mục đích ,“Vô luận marketing, vẫn là ngôi sao, tại hiện tại thức ăn nhanh thời đại, muốn vẫn hấp dẫn chính mình thụ chúng quần thể, nhất định phải bảo trì mới mẻ độ, nghĩ biện pháp đến duy trì nhiệt độ.”

Nàng nâng lên ly cà phê, uống một ngụm, tiếp tục nói,“Bất cứ ngôi sao đều phải tẫn lớn nhất khả năng dừng lại tại người xem trong tầm nhìn.”

Matthew nắm chắc đến Helen - Hermann trong lời nói ý tứ, nói,“Nhưng đại bài điện ảnh ngôi sao muốn cam đoan tác phẩm chất lượng, liền không thể lung tung tiếp nhân vật, điện ảnh quay chụp chế tác cũng cần Chu Kỳ, trung gian không thể tránh khỏi sinh ra một đoạn trống rỗng.”

Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu,“Ngươi nói không sai.” Nàng buông xuống ly cà phê, từng bước một chuyển tới nàng chuẩn bị đề tài bên trên,“Cho nên chúng ta muốn dùng marketing đến bổ khuyết này đoạn trống rỗng kỳ.”

“Hiện tại thời đại này, tiết tấu nhanh đến ta đều cảm giác xa lạ .” Helen - Hermann không phải đang nói đùa,“Một bước theo không kịp, liền khả năng từng bước theo không kịp, chúng ta tất yếu khiến ngươi thủy chung dừng lại tại công chúng tầm nhìn trong.”

“Ân.” Matthew tán thành Helen - Hermann mà nói.

Helen - Hermann hiển nhiên suy xét thời gian rất lâu ,“Cho nên ta đề nghị tổ kiến từ thiện ngân sách hội, từ thiện vừa có thể xoát cách điệu, lại có thể gia tăng độ sáng tỏ. Mặt khác, ta chưa bao giờ can thiệp ngươi sinh hoạt cá nhân, bởi vì ngươi sinh hoạt cá nhân khiến truyền thông phóng viên lại này nọ có thể viết, có liêu có thể bạo, khiến ngươi có được nhất định chú ý độ.”

“Ngươi suy xét so với ta toàn diện.” Matthew không thể không thừa nhận điểm này.

Hắn không ngừng truy đuổi nữ ngôi sao, vi cũng không phải chế tạo chuyện xấu cùng bạo điểm.

“Không cần có tâm lý gánh nặng.” Helen Hermann nhẹ nhàng bâng quơ,“Chuyện xấu cùng luyến tình buộc chặt hâm nóng, hiệu quả phi thường tốt, hơn nữa không chỉ có ngươi cần, nữ phương cũng cần.”

Matthew cười cười, không có nói tiếp, kia vài nữ nhân tới gần hắn, có lẽ có nội tiết tố hấp dẫn quan hệ, nhưng chính yếu là cái gì, hắn đương nhiên rõ ràng.

Helen - Hermann biết Matthew tính cách, minh bạch muốn đả động hắn, cần từ từ đến,“Ta cẩn thận nghiên cứu qua, về ngôi sao, đặc biệt là thương nghiệp ngôi sao, từ luyến tình đến khuê mật đến hảo cơ hữu, đại chúng bao giờ cũng là rất ăn này một bộ. Ngươi mỗi lần có tân bạn gái sáng tỏ, 100% gợi ra nhiệt nghị.”

Nàng lời nói một chuyển, bỗng nhiên liền thở dài một hơi, nói,“Thực ra, ta ở phương diện này công tác xuất hiện nhất đại sai lầm.”

“Ân?” Matthew có chút kỳ quái, nói,“Ngươi làm được rất tốt.”

Helen - Hermann nhẹ nhàng lắc đầu,“Năm trước ta hẳn là thôi động ngươi cùng Charlize - Theron kết hôn .”

Matthew nhún vai,“Ta chưa từng nghĩ tới muốn đem giả đính hôn biến thành thật kết hôn.”

Helen - Hermann căn bản không tiếp Matthew lời này,“Hai vị đương hồng ngôi sao kết hôn có khả năng dẫn phát đề tài độ cùng nhiệt độ, xa xa vượt qua của ta phỏng chừng.” Nàng cố ý nêu ví dụ,“Ngươi biết Jennifer - Aniston lại kết hôn đi?”

“Biết.” Matthew lên tiếng, mơ hồ nhớ rõ Jennifer - Aniston hình như là gả cho một nhị tuyến diễn viên, cụ thể danh tự quên ,“Hình như là năm trước nửa năm trước đi?”

Hắn không nhớ rõ từng Jennifer - Aniston lúc nào lại một lần kết hôn, bất quá bởi đủ loại thay đổi, giống như là Brad - Pitt cùng Angelina - Jolie không có từng danh vọng như vậy, Jennifer - Aniston rõ ràng cũng nhận đến ảnh hưởng.

“Liền lấy Aniston vợ chồng đến nói đi, bọn họ box office hấp kim năng lực có lẽ không tính là tối cường , nhưng bọn họ có khả năng gợi ra đề tài độ, có thể nói khủng bố.” Helen - Hermann cử này ví dụ, chính là muốn dùng đặt ở trước mặt sự thực, khiến Matthew động tâm,“Bọn họ hôm nay tối hấp dẫn nhân , chính là này đoạn phu thê quan hệ. Sở hữu cùng này đoạn bạn lữ quan hệ tương quan sự vật đều có thể dẫn phát truyền thông cùng công chúng thảo luận, có thể vì bọn họ sáng tạo tài phú; Mà bọn họ cũng dựa vào duy trì liên tục không ngừng đề tài tính hấp dẫn điện ảnh doanh nghiệp hứng thú, trở thành tối không lo điện ảnh chụp ngôi sao.”

Matthew lúc này chen vào nói nói,“Này chẳng phải chính là một cộng một lớn hơn hai sao? Bất quá bọn họ kết hôn mà thôi.”

Helen - Hermann vẫn duy trì bình tĩnh,“Aniston nguyên bản cũng rất hồng, vị kia may mắn nam diễn viên, phía trước nhiều lắm xem như nhị tuyến. Nhưng bọn họ vừa kết hôn, mọi chuyện đều trở nên không giống nhau , bọn họ trở thành Hollywood tối hồng phu thê đương diễn viên.”

Nàng hơi làm hồi ức, còn nói thêm,“Có người làm qua một hạng thống kê, Aniston vợ chồng cùng một chỗ 1 nhiều năm tới nay, bọn họ tổng cộng có vượt qua 10 thứ đơn độc hoặc Hợp Thể đi lên nhất tuyến tạp chí bìa mặt, hơn nữa hơn một năm này thời gian bên trong, bọn họ không chỉ là nhiệt điểm nhân vật, thù lao cùng đại ngôn phí cũng mãnh trướng, Aniston biểu diễn điện ảnh báo giá đã đến 2000 vạn dollar, cái kia người may mắn cũng dám hô lên 1000 vạn dollar trên đây báo giá .”

Nói tới đây, Helen - Hermann bưng lên ly cà phê uống một hớp lớn, Matthew dần dần nghe ra đến, Helen - Hermann hôm nay nói những lời này, sau lưng rõ ràng có mục đích .

“Nếu ngươi cùng Charlize - Theron năm trước kết hôn mà nói, hiệu quả viễn siêu Aniston vợ chồng.” Helen - Hermann thẳng lắc đầu,“Hai nhất tuyến đương hồng ngôi sao hôn nhân, có khả năng dẫn phát hiệu ứng chẳng những là oanh động tính , vẫn là duy trì liên tục oanh động tính ......”

“Helen !” Matthew đánh gãy Helen - Hermann, giành trước nói,“Ta với ngươi nói qua, ta tạm thời không có kết hôn tính toán, hơn nữa ta cùng Charlize - Theron cũng sẽ không kết hôn, Charlize - Theron là kiên định không hôn chủ nghĩa giả.”

“Ta biết.” Helen - Hermann hai tay giao nhau đặt ở trên bàn công tác, nói,“Cho nên, ta phía trước cũng không đề cập qua này đề nghị.”

Matthew nghi hoặc khó hiểu,“Vậy ngươi hôm nay theo ta nói nhiều như vậy làm cái gì?”

“Ta mấy ngày hôm trước tại một lần hoạt động thượng gặp Britney.” Helen - Hermann nhàn nhạt nói,“Britney chủ động hướng ta hỏi thăm tình huống của ngươi, có thể nhìn ra được đến, nàng phi thường quan tâm ngươi.”

Nàng đột nhiên nhanh hơn ngữ tốc, hiển nhiên là tưởng giành ở Matthew đánh gãy phía trước đem lời nói hoàn,“Ta không đoán sai mà nói, Britney là ngươi duy nhất chân chính yêu qua nữ hài đi? Các ngươi vì sao không còn hợp đâu? Có thể kết hôn càng tốt. Ngươi là đang hot nhất tuyến điện ảnh ngôi sao, Britney là nhạc Pop thiên hậu, các ngươi......”

“Hảo, Helen.” Matthew vẫn là đánh gãy Helen - Hermann mà nói,“Chuyện này không cần lại nói, không có tất yếu.”

Helen - Hermann cũng không hết hi vọng, gần nhất nàng bắt đầu kế hoạch đại động tác, bức thiết cần Matthew vô hạn tới gần siêu cấp cự tinh, còn nói thêm,“Matthew, này đối với ngươi cùng Britney đều có ưu việt, có thể khiến các ngươi trở thành Hollywood đệ nhất tình lữ. Nếu ngươi không tốt cùng Britney mở miệng, ta có thể đi tìm nàng người đại diện cùng đĩa nhạc công ty, nói vậy bọn họ cũng vui vẻ nhìn thấy như vậy cục diện.”

Matthew thái độ không có một chút buông lỏng,“Helen, chuyện này dừng ở đây, không cần nhắc lại .” Hắn nâng tay ngăn lại còn tưởng mở miệng Helen - Hermann, nói,“Ta không tưởng thương tổn Britney.”

Helen - Hermann nhìn Matthew liếc nhìn, biết hôm nay không thích hợp lại nói, đem đổ ở bên miệng mà nói nuốt trở vào.

Hôm nay, dù cho nàng cùng Matthew trừ bỏ công tác đồng bọn ngoài, vẫn là không sai bằng hữu, nhưng lấy Matthew tính cách, nếu thật sự chọc giận hắn, đổi mới người đại diện cũng không phải không có khả năng.

Matthew nhưng là Hollywood phần đông trù tính công ty hàng bán chạy.

“Không có khác sự mà nói,” Matthew đứng lên,“Ta đi trước.”

Hắn không tưởng lại cùng Helen - Hermann thảo luận như vậy đề tài, cùng Britney ở giữa, hai người có tốt đẹp bắt đầu, cũng có coi như không sai kết thúc, nếu dựa theo Helen - Hermann đề nghị đi làm, hắn cùng Britney tất nhiên muốn bộc phát ra bén nhọn mâu thuẫn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 474: Tân Đạo Diễn

Đổi làm người khác, Matthew nói không chính xác còn có thể suy xét, Britney mà nói hay là thôi đi, hai người đều lưu có một đoạn tốt đẹp ký ức, so với nháo đến cuối cùng cho nhau thương tổn mạnh hơn gấp trăm lần, hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm giác được, Helen - Hermann có điểm sốt ruột liều lĩnh.

Đại đa số thời gian, Helen - Hermann đều là một trầm ổn bình tĩnh nữ nhân, lần trước xuất hiện cùng loại tình huống, vẫn là nàng nóng lòng tiến vào chủ lưu thương nghiệp đại chế tác, kiệt lực vì hắn tranh thủ [ Van Helsing ] nam chính.

Khi đó, hắn nhắc nhở Helen - Hermann, sau đó nghĩ biện pháp khiến Orlando - Bloom chủ động mưu cầu đến cái kia nhân vật.

“Không biết lần này lại là vì sao?”

Từ Thiên Sứ trù tính công ty trở lại Horner trang viên, Matthew nhớ tới Helen - Hermann sự, lấy di động ra cho nàng phát điều tin nhắn, uyển chuyển hỏi một câu, Helen - Hermann rất nhanh hồi phục một tin nhắn.

“Không có việc gì.”

Tin nhắn thượng chỉ có đơn giản một câu.

Helen - Hermann không phải tiểu nữ sinh, mà là một phi thường độc lập lại rất có chủ kiến thương nghiệp nữ tính, nhìn thấy nàng hồi phục sau, Matthew cũng liền không có lại hỏi.

Đương nhiên, vô luận Helen - Hermann gặp được bao nhiêu đại sự, hắn cùng với Britney lắp ráp loại sự tình này, đều là không có khả năng .

Kinh lịch qua có điểm mờ mịt mối tình đầu sau, Matthew sớm không phải năm đó tiểu diễn viên , sớm ở trong lòng cùng thực tế hành động trung thả bay bản thân.

Thu hồi di động, Matthew lại nhớ đến Orlando - Bloom, đã lâu không có nghe đến hắn tin tức, nhìn thấy cùng hắn có liên quan tin tức .

Liên tục tạp hai bộ nhất tuyến siêu cấp đại chế tác, Orlando - Bloom cơ bản không có khả năng lại đảm nhiệm chủ lưu thương nghiệp đại tác nam chính .

Tuy rằng trong lòng có chút cảm khái, nhưng Matthew sẽ không áy náy, này một đường từ tầng dưới chót trèo lên đến, hắn cũng không biết đạp bao nhiêu nhân bả vai.

Theo sau một tuần trong, Helen - Hermann bên kia tạm thời lặng yên không một tiếng động, tựa hồ hoàn toàn buông tay khiến hắn cùng Britney cái gọi là lắp ráp đề nghị, Scientology giáo bên kia cũng rất im lặng, không có chủ động liên hệ qua hắn, chỉ có Tom - Cruise đánh tới qua điện thoại, ước hắn không có việc gì cùng đi Hollywood danh nhân trung tâm uống trà.

Lần trước đi Hollywood danh nhân trung tâm là còn Tom - Cruise nhân tình, nhân tình nếu còn , Matthew không tính toán lại đi qua, càng không nghĩ qua hướng Scientology giáo áp sát, Scientology giáo không đến gây rối hắn, chính hợp tâm ý.

Duy nhất khiến hắn ngoài ý muốn là, cái kia Amber - Heard cũng không có lại xuất hiện hoặc là cùng hắn liên hệ qua, tựa hồ thật chính là Tom - Cruise giới thiệu nhận thức một bằng hữu mà thôi.

Kia mai viên đạn bọc đường rất xinh đẹp, nhưng không chủ động đánh qua đến nói, hắn cũng không có chủ động tìm lên cửa tính toán.

Theo thời gian tiến vào tám tháng phân, Matthew đem Scientology giáo cùng viên đạn bọc đường sự quên ở một bên, bởi vì lục tục có tin tức tốt truyền tới, mấy tin tức này trong mắt hắn càng thêm trọng yếu.

Trải qua bốn phía chiếu phim sau,[ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] Bắc Mĩ box office vững vàng bước qua 4 ức dollar đại quan, tại lần thứ tư lấy đến Bắc Mĩ cuối tuần box office bảng xếp hạng quán quân ngày hôm sau, Bắc Mĩ box office tích lũy đạt tới 4 ức 1220 vạn dollar.

Tuy rằng này bộ phim nhiệt độ rõ ràng hạ xuống, tỷ lệ chỗ ngồi cùng tỷ suất chiếu phim nhất hàng lại hàng, nhưng trong vòng ngoài vòng nhìn xem đều rất rõ ràng, Bắc Mĩ box office xa không có đạt tới chung điểm.

Căn cứ Disney ảnh nghiệp bên trong tính toán, cuối cùng Bắc Mĩ box office điểm rơi hẳn là tại 4 ức 7000 vạn dollar tả hữu, vô cùng có khả năng xông vào Bắc Mĩ box office tổng bảng tiền ba vị.

Hải ngoại box office phương diện, chiếu phim [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] quốc gia cùng địa khu đã vượt qua một trăm gia, hải ngoại box office cũng đột phá 5 ức dollar, trở thành [ tàu Titanic ] cùng [ Lord of The Rings 3“Vương giả trở về ] sau, hải ngoại box office đệ tam cao Hollywood điện ảnh.

[ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] toàn cầu box office đã vô hạn tới gần mười ức dollar đại quan, tất đem trở thành [ tàu Titanic ] cùng [ Lord of The Rings 3: Vương giả trở về ] sau, đệ tam bộ toàn cầu box office qua mười ức dollar điện ảnh.

Đương nhiên, giống [ Jurassic Park ] cùng [ Tinh cầu đại chiến: Tân hi vọng ] đẳng phim nghe nói lại muốn một lần nữa tiến vào rạp chiếu phim chiếu phim, nói vậy đột phá mười ức dollar Hollywood điện ảnh sẽ càng ngày càng nhiều.

Matthew cùng Johnny - Depp tự nhiên mà vậy trở thành này mùa hè tối hồng điện ảnh ngôi sao, loại này được hoan nghênh không chỉ tại Bắc Mĩ, còn có toàn cầu các nơi chiếu phim [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] quốc gia cùng địa khu.

Bất quá, tựa như Will - Turner được hoan nghênh trình độ thủy chung so ra kém Jack - Sparrow thuyền trưởng như vậy, Matthew so với Johnny - Depp, cũng kém một đoạn.

Loại này sai biệt trực tiếp phản ứng đến Helen - Hermann liên hợp khác hai vị người đại diện cùng Disney ảnh nghiệp đàm phán bên trong, ba vị người đại diện tại về At World's End muốn tăng giá trung, Johnny - Depp người đại diện hô lên con số là tối cao .

[ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] box office siêu cấp đại bạo, tuyệt đối có thể nói là tin tức tốt, nhưng Matthew nhạy bén cảm giác được, bởi phim danh tiếng cùng chất lượng, so với [ Hắc Trân Châu hào nguyền rủa ] có điểm chênh lệch, này bộ phim chỉ sợ sẽ tiêu hao quá nhiều phấn ti nhiệt tình, đẳng At World's End phát hành khi, khả năng rất khó lại như Dead Man's Chest như vậy hỏa bạo .

Đương nhiên, At World's End chỉ cần hậu kỳ chế tác không ra vấn đề, box office đại bán là nhất định .

Có tiền hai bộ thành công cơ sở cùng kinh nghiệm tại, nếu đệ tam bộ sản xuất xuất hiện vấn đề, Gore - Verbinski cùng Jerry - Bruckheimer có thể trực tiếp từ Disney tổng bộ trên đại lâu nhảy xuống đi.

Matthew không có quyền lực tham dự [ Cướp biển vùng Caribbean ] hệ liệt hậu kỳ chế tác, hơn nữa cũng không tinh thông hậu kỳ chế tác.

Đừng nói là [ Cướp biển vùng Caribbean ] hệ liệt hậu kỳ chế tác , trong lúc hắn đi một chuyến Warner nhà sản xuất, nhìn xem [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] hậu kỳ chế tác, bất quá không có phát biểu bất cứ đề cập chuyên nghiệp lĩnh vực ý kiến.

So với kia vài bận rộn hậu kỳ chế tác công tác nhân viên, hắn tuyệt đối là không phải trong nghề.

Liền tính hắn từng xem qua [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] thì có thể thế nào? Hắn biết bộ điện ảnh này truyền lưu độ rất rộng, là Zack Snyder chân chính thành danh tác phẩm, cũng đại khái nhớ rõ phim tình tiết.

Nhưng này mấy đối với phim hậu kỳ chế tác không có bất cứ tác dụng, đại khái tình tiết kịch bản cùng truyện tranh mặt trên đều có, hậu kỳ chế tác cần chi tiết, giống cắt nối biên tập, nhuộm đẫm, điều âm đợi đã (vân vân), hắn một mực không biết.

Ai xem điện ảnh thời điểm sẽ nhớ mấy thứ này?

Cho nên, Matthew rất có tự mình hiểu lấy, giúp không được gì, cũng đừng thêm phiền.

May mà Zack Snyder cùng chế tác nhân đại râu Jack đều đầy đủ chuyên nghiệp, tại bọn họ chưởng khống dưới,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] hậu kỳ chế tác tiến triển thuận lợi, dựa theo David - Allison thuyết pháp, muộn nhất sẽ không vượt qua chín tháng trung tuần, này bộ phim liền đem cắt nối biên tập hoàn thành, hơn nữa đuổi tại tháng mười một sơ ngày nghỉ đương bắt đầu phát hành.

David - Allison cùng thiên không chi vũ ảnh nghiệp cùng làm phát hành phương Warner Bros, cố ý điều chỉnh này phát hành ngày, là vì có thể mượn Matthew tại [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] sau nhiệt độ.

Tuy rằng Warner Bros cùng David - Allison bản nhân, đều vì này bộ phim tỉ mỉ chế tác tuyên truyền marketing kế hoạch, nhưng nhận đến tất nhiên R cấp phân cấp ảnh hưởng,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] này bộ phim, dù có thế nào đều không khả năng có [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] như vậy tuyên phát quy mô.

Nguyên bản, Disney ảnh nghiệp vi Dead Man's Chest khai ra tuyên phát dự toán thấp hơn [ Hắc Trân Châu hào nguyền rủa ], nhưng Dead Man's Chest tuần đầu box office ra lô sau, Disney ảnh nghiệp cao tầng thấy được box office siêu cấp đại bạo khả năng, lại đầu nhập vào cự tư, lúc này mới có mặt sau box office xu thế cao ngất, Bắc Mĩ box office cùng toàn cầu box office thuận lợi qua 4 ức dollar cùng tiếp cận 10 dollar đại hảo cục diện.

Theo Matthew biết, Disney ảnh nghiệp phía trước phía sau đã tại Dead Man's Chest tuyên phát mặt trên đập ra 1 ức 5000 vạn dollar.

Hollywood sớm liền đến một không có siêu cấp tuyên phát, liền sẽ không có siêu cấp thành công thời đại.

Rất nhiều người đều tại nói chuyện say sưa sản xuất phí tổn mấy trăm vạn dollar thậm chí mười mấy vạn dollar tranh thủ đến trên ức dollar khi khủng bố đầu tư hồi báo so, lại không ai để ý sản xuất phí tổn mặt sau đầu nhập kếch xù tuyên truyền marketing phí dụng.

Không nói khác, chỉ riêng là phổ thông 35 MM điện ảnh bản chính, liền tính phim khi trưởng tương đối đoản tại chín mươi phút tả hữu, lại đại quy mô xung ấn, từng cái bản chính giá cũng rất khó rớt xuống 600 dollar.

Chiếu phim bản chính rạp chiếu phim cũng sẽ không chuẩn bị, nếu một bộ phim muốn tại 2000 gia rạp chiếu phim trong chiếu phim đâu? Bắc Mĩ rạp chiếu phim sớm liền tiến vào nhiều thính mắt xích thời đại,2000 gia rạp chiếu phim đại biểu không chỉ là 2000 phòng chiếu phim.

Tại đây con số bản chính vừa xuất hiện niên đại, rất nhiều tiểu điện ảnh công ty, chế tác một bộ tiểu thành bản lại tự nhận là có thể thành bạo khoản điện ảnh đi ra, còn tưởng độc lập phát hành, chỉ riêng bản chính cần tài chính một hạng, liền sẽ đem bọn họ đè chết.

Về phần phát hành công ty, đó là chuỗi thực vật tuyệt đối thượng du.

Dù cho lấy David - Allison tài lực, ở trong khoảng thời gian ngắn đều không thể khiến thiên không chi vũ ảnh nghiệp có được hoàn bị phát hành năng lực.

Matthew không có cấp Zack Snyder thêm phiền, đi [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] hậu kỳ chế tác tổ một chuyến sau, liền qua cửa mà không vào , cùng tại Warner nhà sản xuất I Am Legend kịch tổ, trở thành hắn thường xuyên chạy địa phương.

Đây là hắn được đến lại một tin tức tốt, Akiva - Goldsman cùng Warner Bros tại trải qua nhiều phương diện khảo hạch sau, xác định I Am Legend đạo diễn nhân tuyển, do Helen - Hermann đề cử Mexico đạo diễn Guillermo - Del - Toro cùng kịch tổ ký kết một tờ giấy hiệp ước, xác định đạo diễn này bộ khoa học viễn tưởng đại tác.

Matthew đi kịch tổ, chủ yếu chính là cùng vị này đạo diễn trao đổi, Guillermo - Del - Toro cùng phía trước Francis - Lawrence bất đồng, đây là một điển hình phim thương mại đạo diễn, hơn nữa tương đối am hiểu quay chụp một ít có chứa quái vật lại bầu không khí quỷ dị phim.

Làm người xử sự phương diện, Guillermo - Del - Toro cũng không giống Francis - Lawrence như vậy ngoan cố, trời sinh liền có chứa Latin nhân nhiệt tình cùng sang sảng.

Phong cách phương diện, hắn cũng tương đối thích hợp I Am Legend, dùng Akiva - Goldsman lời đến nói, Guillermo - Del - Toro không chỉ si mê với ma thú cùng Mị Ảnh, cũng giỏi về tại này điện ảnh thế giới trung dung hợp khủng bố, khoa học viễn tưởng, ma huyễn đẳng nhiều loại loại hình nguyên tố.

Nếu luận cùng tư lịch cùng qua lại đạo diễn phim phong cách mà nói, Guillermo - Del - Toro so Francis - Lawrence càng thích hợp này đạo diễn vị trí.

Cùng lúc đó, Matthew cũng được đến phim kịch bản chung bản thảo.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 475: Cẩu Cùng Song Kết Cục

“Chúng ta đã cùng New York toà thị chính đạt thành hiệp nghị.”

Warner nhà sản xuất văn phòng một gian trong phòng hội nghị, Akiva - Goldsman đứng ở hội nghị bàn phía trước, nói,“Bao gồm Washington quảng trường cùng Brooklyn đại kiều đại bộ phận cảnh quay bên ngoài, chúng ta đều sẽ tại New York thực cảnh quay chụp.”

Matthew ngồi tựa ở trên một cái ghế, vừa nghe Akiva - Goldsman mà nói, vừa lật xem trong tay kịch bản, hắn lấy đến tay này kịch bản, có mấy cái địa phương đã bị hắn dùng bút màu đỏ dấu hiệu đi ra.

Thực ra trong phòng hội nghị người cũng không nhiều, xác thực điểm đến nói chỉ có hắn, David - Heimann, Akiva - Goldsman cùng Guillermo - Del - Toro bốn người.

Bọn họ bốn, cũng cấu thành này kịch tổ tầng cao nhất kiến trúc.

Matthew ánh mắt rời đi kịch bản, vừa lúc thấy được đối diện Guillermo - Del - Toro, Guillermo - Del - Toro cũng tại nhìn hắn, hai người ánh mắt gặp nhau, đồng thời gật gật đầu.

Đây không phải Matthew cùng Guillermo - Del - Toro lần đầu tiên gặp mặt, Guillermo - Del - Toro ký kết đạo diễn hiệp ước sau, Akiva - Goldsman liền riêng tìm đến Matthew, đem Guillermo - Del - Toro giới thiệu cho hắn.

Akiva - Goldsman sử dụng Guillermo - Del - Toro, chủ yếu là bởi vì đạo diễn phong cách phương diện suy xét, còn có một tiểu bộ phận nguyên nhân, chính là Guillermo - Del - Toro đến từ Helen - Hermann đề cử.

Guillermo - Del - Toro dáng người không cao, mang một bộ viên phiến ánh mắt, nhìn qua không có bất cứ chỗ hơn người.

Matthew lại nghe Helen - Hermann giới thiệu qua hắn, Guillermo - Del - Toro không phải Thiên Sứ trù tính công ty hộ khách, người đại diện là Helen - Hermann bằng hữu, nguyên bản liền có muốn cạnh tranh I Am Legend đạo diễn ý tưởng, bất quá Akiva - Goldsman lựa chọn Francis - Lawrence, chỉ có thể mang theo tiếc nuối đi vận tác một cái khác hạng mục.

Francis - Lawrence ra cục sau, Guillermo - Del - Toro cùng kịch tổ ký kết đạo diễn hiệp ước, hơn nữa lùi lại đang tại chuẩn bị kia bộ phim.

Matthew phía trước cùng Guillermo - Del - Toro gặp mặt thời điểm, nghe hắn nhắc đến qua, cái kia hạng mục kịch bản đã có sơ thảo, gọi là [ Pan's Labyrinth ].

Hữu hạn tiếp xúc trong, Guillermo - Del - Toro cho hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng, vị này Mexico đạo diễn có kỳ quái lạ lùng nội tại, hỗn loạn tràn đầy tư duy, tình cảm cường liệt tâm linh.

Dùng mang điểm bức cách lời đến nói, đây là vị có phi phàm hắc ám nghệ thuật phẩm vị điện ảnh đạo diễn.

Akiva - Goldsman mà nói còn đang tiếp tục,“Quay chụp kế hoạch có điều điều chỉnh, mới nhất kế hoạch, quay chụp thời gian từ tháng mười duy trì liên tục đến sang năm hai tháng phân, ngoại cảnh quay chụp kéo thời gian khả năng sẽ có chút trưởng.”

Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đổi mới đạo diễn mang đến ảnh hưởng cũng không lớn, chính yếu là kịch tổ ngoại cảnh quay chụp tất yếu phối hợp New York thị trạng huống, không có khả năng là New York này quốc tế đại đô thị trái lại phối hợp kịch tổ.

“Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói.” David - Heimann lúc này chen vào nói nói,“Này bộ phim sẽ ở sang năm ngày nghỉ đương 12 tháng phát hành.”

Matthew không có nói thêm cái gì, việc này hắn phát biểu ý kiến cơ bản cũng không có dùng, nghe liền hảo.

Akiva - Goldsman nhìn nhìn hắn cùng Guillermo - Del - Toro, hỏi,“Các ngươi đâu?”

Guillermo - Del - Toro chậm rãi lắc đầu, ý bảo chính mình không có cái gì muốn nói .

Matthew lật ra kịch bản, nói,“Akiva, đây là kịch bản chung bản thảo sao?”

“Không phải.” Akiva - Goldsman mắt nhìn Matthew trong tay kịch bản,“Này kịch bản, vài năm trước ta liền tại viết, gần nhất lại dung hợp một ít tân ý tưởng.”

Hắn không phải cái loại này phi thường phi thường cường thế chế tác nhân, bằng không cũng sẽ không đợi đến Francis - Lawrence chủ động mở miệng, lúc này mới đổi đạo diễn.

Akiva - Goldsman còn nói thêm,“Nguyên tác mọi người đều xem qua, các ngươi có ý tưởng mà nói, cũng có thể theo ta đề.”

Matthew cũng không khách khí, nói,“Trong kịch bản, nam chính Robert bị bức bất đắc dĩ, giết duy nhất đồng bọn Sam, lúc này không có vấn đề?”

Guillermo - Del - Toro nghi hoặc nhìn về phía bên này.

“Chúng ta tại điện ảnh trên hình ảnh, khiến nam chính công nhiên giết một con chó, tuy rằng là bách với bất đắc dĩ, nhưng......” Matthew trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp tìm từ, suy nghĩ một hồi, mới nói tiếp,“Có đôi khi, một vài người sẽ không theo chúng ta phân rõ phải trái, bọn họ yêu cẩu thắng qua hết thảy, vạn nhất đến lúc đó xuất hiện kháng nghị mà nói, cũng là chuyện phiền toái.”

Guillermo - Del - Toro nhẹ nhàng gật đầu, nói,“Có đạo lý.”

“Không phải không có loại này khả năng.” David - Heimann cũng tán thành Matthew mà nói.

Đang ngồi đều không là vừa mới tiến nhập Hollywood tân nhân, khả năng phía trước xem nhẹ , nhưng trải qua Matthew này một nhắc nhở, lập tức tỉnh ngộ lại đây.

Akiva - Goldsman tiếp nhận Matthew đề nghị,“Nơi này xác thật cần điều chỉnh một chút.” Hắn hỏi tiếp nói,“Matthew, suy nghĩ của ngươi?”

Matthew lại lắc đầu,“Ta chính là cảm giác nơi này khả năng gợi ra yêu cẩu nhân sĩ cùng động vật người bảo vệ tổ chức kháng nghị, cụ thể hẳn là như thế nào điều chỉnh, ta là không phải trong nghề.”

Khiến hắn căn cứ hiện thực tình huống đề dưới đề nghị còn có thể, viết kịch bản loại này chuyên nghiệp tính so cực cao công tác, hoàn toàn liền không làm qua, lại nói, phi chuyên nghiệp nhân sĩ mà nói, ai xem qua một bộ phim sau, liền có thể đem phim kịch bản viết đi ra?

Phương diện này, vẫn là Akiva - Goldsman chính mình đi điều chỉnh tốt .

Akiva - Goldsman trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy thích hợp điều chỉnh nội dung, dứt khoát nói,“Nơi này ta mới hảo hảo suy xét một chút.”

Muốn khiến Sam tử rung động nhân tâm, còn không xúc động yêu cẩu các nhân sĩ yếu ớt tâm lý, xác thật rất có độ khó.

Dù sao Matthew là tưởng không ra đến.

Đương nhiên, trong kịch bản gốc kiều đoạn cũng khả năng sẽ không mang đến phiền toái, nhưng đang ngồi mấy người đều không tưởng mạo hiểm, bởi vì Hollywood điện ảnh nghiệp phát triển đến hiện tại, cùng loại yêu cẩu, yêu miêu cùng các loại bảo hộ tổ chức, cấp phim quay chụp mang đến quá nhiều phiền toái.

Hôm nay Hollywood chủ lưu thương nghiệp đại chế tác bên trong, đều hình thành một bất thành văn ăn ý cùng quy tắc, nhất tuyến đại chế tác trong, trên cơ bản sẽ không nhìn thấy trực tiếp giết chết cẩu hoặc là miêu linh tinh sủng vật màn ảnh, vì chính là tránh né không cần thiết phiêu lưu.

Thậm chí, rất nhiều đại chế tác bên trong, còn sẽ xuất hiện nguy hiểm tiến đến lúc, xả thân cứu cẩu linh tinh tình tiết.

Matthew mơ hồ nhớ rõ, Zack Snyder quay chụp một bộ siêu nhân điện ảnh trong, siêu nhân ở địa cầu lão cha, chính là vi cẩu dâng ra sinh mệnh.

Này cũng không phải nói điện ảnh trung không thể chết cẩu, liền cùng hài tử như vậy, rất nhiều chủ lưu đại chế tác điện ảnh trung, đều có tử hài tử tình tiết, nhưng tuyệt sẽ không tại hình ảnh trong trực tiếp nhìn thấy tử vong quá trình, nhất định muốn an bài một cẩu bị loạn đao chém chết hoặc là hài tử bị năm ngựa xé xác thảm thiết màn ảnh, kia dư luận khẳng định là không tha cho này bộ phim.

Này cũng không phải nguyên tắc, chỉ cần không phải cố ý hi vọng chính mình điện ảnh bị công kích đạo diễn liền sẽ không như vậy chụp.

Tỷ như [ Leon ] trung, nữ chính bốn tuổi đệ đệ từ chỗ ẩn thân chạy ra, bại hoại nổ súng bắn phá [ vô hài tử nhập kính ], sau đó hài tử thi thể sẽ không xuất hiện, mặt sau nói cho người xem, hắn đã chết. Đồng dạng chết đi phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ tử trạng đều có lượng tướng.

“Còn có.” Matthew lúc này đem kịch bản lật đến cuối cùng, thử hỏi,“Nam chính kết cục liền như vậy chết mất, hay không sẽ rất bi thảm một điểm a?”

“Ta cảm giác hoàn hảo a.” Guillermo - Del - Toro dẫn đầu nói,“Cô độc gia bi tình lại thêm rung động, lấy tử vong làm kết thúc, lại thích hợp bất quá .”

Akiva - Goldsman nói tiếp nói,“Thực ra ta còn có một cái khác phiên bản kết cục, không có viết ở trong kịch bản.” Hắn lược vừa suy xét, nói,“Không bằng như vậy, chúng ta đến lúc đó quay chụp hai phiên bản kết cục, căn cứ thử chiếu tình huống, lại làm lựa chọn, một cái khác phiên bản có thể phóng tới DVD trung.”

David - Heimann gật đầu phụ họa,“Chủ ý này không sai.”

Matthew cùng Guillermo - Del - Toro đối với này không có ý kiến, nhiều phiên bản kết cục, đến lúc đó cũng nhiều một lựa chọn.

Thực ra Matthew nói như vậy, cũng là bởi vì từng hắn xem qua này bộ phim hai kết cục, kết cục một là nam chính cuối cùng nghiên cứu ra có thể giết chết virus huyết thanh, nhưng vì bảo hộ huyết thanh cùng kia vài lây nhiễm virus nhân đồng quy vu tận, thuộc về tương đối tráng liệt cái loại này. Huyết thanh cuối cùng bị đưa đến người sống sót trong tay, dùng đến cứu vãn nhân loại.

Đây là cụm rạp công chiếu bản kết cục, phù hợp Hollywood điện ảnh nhất quán lộ số, lấy anh hùng trở thành Truyền Kỳ cứu vãn toàn nhân loại phương thức tới nghênh hợp đại chúng nhu cầu.

Đệ nhị kết cục là nam chính thả chộp tới dạ ma, đem đối phương cho rằng một loại khác có trí tuệ sinh vật, mọi người đều về nhà mình, các tìm các mụ......

Tương đối đến nói, loại thứ hai kết cục lưu cho nhân ấn tượng càng thêm khắc sâu.

Hắn không ở trong kịch bản nhìn thấy loại thứ hai kết cục, cho nên hôm nay riêng nhắc đến, không nghĩ tới Akiva - Goldsman sớm đã có suy xét.

Ngẫm lại ngược lại cũng bình thường, chân chính viết này kịch bản , khả năng có năm sáu biên kịch, nhưng kí tên chỉ có hai, mà kịch bản chủ thể tình tiết, thực ra đều tại dựa theo Akiva - Goldsman ý nghĩ đi, Akiva - Goldsman lấy qua Oscar tốt nhất biên kịch giải thưởng, cũng là rất có ý tưởng chế tác nhân kiêm biên kịch.

Đương nhiên, Matthew cũng chính là nhìn kịch bản đề đề kiến nghị, cụ thể Akiva - Goldsman như thế nào đi làm, hắn sẽ không khoa tay múa chân, mấy năm nay hắn học tập qua rất nhiều thứ, bất quá phần lớn cùng diễn viên có liên quan, biên kịch phương diện không có đề cập qua.

Hắn cũng không nghĩ tới đề cập này nghề, bản thân văn hóa trình độ tương đối thấp, trải qua thời gian dài luyện tập, bình thường tiếng Anh đọc viết không có vấn đề, nhưng chuyên nghiệp hóa sáng tác vẫn là đừng nháo chê cười.

Mặt khác, hắn xem qua kia vài đứng đầu điện ảnh, vỏn vẹn dừng lại tại có trên ấn tượng, căn cứ ấn tượng viết kịch bản? Hắn không cái loại này tự mang Google linh tinh năng lực.

Bốn người hội nghị rất nhanh kết thúc, Akiva - Goldsman cùng David - Heimann rời khỏi sau, Matthew lại cùng Guillermo - Del - Toro liền này bộ phim quay chụp trao đổi một đoạn thời gian.

I Am Legend còn tại trù bị, làm chế tác cùng phát hành phương Warner Bros, cũng bắt đầu lục tục ra bên ngoài thả ra một ít tin tức, làm tiền kỳ tuyên truyền, hôm nay [ Cướp biển vùng Caribbean 2] còn tại chiếu phim, Matthew tin tức rất dễ dàng gợi ra nhiệt độ.

Này vừa có thể gợi ra công chúng người xem, còn có thể câu đến cọ nhiệt độ nhân.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 476: Ta Cự Tuyệt

Thế kỷ thành, Fox cao ốc tin tức thính, trên trăm tên phóng viên hội tụ nhất đường, 20th Century Fox tân phim được duyệt tuyên bố hội đang tại cử hành.

Tuy rằng không phải nhất tuyến siêu cấp đại chế tác, cũng không có cao nhất diễn viên cùng đạo diễn áp trận, nhưng tuyên bố hội như cũ bị thụ chú mục, bởi vì sắp bắt đầu trù bị hạng mục, lại một lần nữa hội tụ Hollywood tối có danh hai đại điện ảnh quái vật -- Alien cùng thiết huyết chiến sĩ !

Paul - Anderson đạo diễn [ Alien vs Predator ] box office sau khi thành công, tục tập điện ảnh tại hôm nay chính thức đề lên nhật trình.

Alien cùng thiết huyết chiến sĩ tên tuổi không cần nhiều lời, lực ảnh hưởng cũng không thể nghi ngờ.

Cho nên, làm [ Alien vs Predator 2] đạo diễn, Francis - Lawrence là toàn bộ tin tức tuyên bố hội tiêu điểm.

Mấy vấn đề sau, Fox đài truyền hình phóng viên nhìn thấy Francis - Lawrence sau lưng kịch tổ quan hệ xã hội làm thủ thế, lập tức giơ tay lên hỏi, tin tức tuyên bố hội người chủ trì vừa đúng điểm hắn.

Vị này phóng viên đứng lên từ công tác nhân viên trong tay tiếp nhận microphone, dựa theo trước đó thiết lập hảo trình tự, lớn tiếng hỏi,“Lawrence đạo diễn, mấy tháng phía trước, ngươi vẫn là I Am Legend kịch tổ đạo diễn, vì sao rời khỏi cái kia hạng mục?”

Sau lưng quan hệ xã hội nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Francis - Lawrence minh bạch đây là cái gì ý tứ, lập tức dựa theo đã định đáp án nói,“Nguyên bản, ta cho rằng này bộ I Am Legend điện ảnh, sẽ là giống như tiểu thuyết nguyên tác bàn xuất sắc tác phẩm, nhưng ta cùng kịch tổ ký tắt hiệp nghị, xâm nhập tham dự tiến trù bị bên trong mới phát hiện, sự tình theo ta tưởng hoàn toàn bất đồng.”

Tin tức thính bên trong phi thường im lặng, chỉ có Francis - Lawrence thanh âm tại phiêu đãng, truyền thông phóng viên không phải ngốc tử, lập tức ý thức được có có thể hâm nóng tin tức xuất hiện .

Francis - Lawrence tiếp tục nói,“Ta lý giải càng nhiều, liền đối I Am Legend này hạng mục càng không có hứng thú, nó căn bản không thể đả động ta, đặc biệt là như vậy một bộ gần như kịch một vai phim, thế nhưng tìm đến Matthew - Horner như vậy một động tác hí so kỹ xảo biểu diễn càng xuất sắc diễn viên làm nam chính, ta không thể tưởng tượng phim quay chụp chế tác hoàn thành sau bộ dáng.”

Nghe được Matthew - Horner tên này, tin tức thính bên trong nháy mắt nổ tung nồi, phảng phất tin tức hội phía trước công bố toàn bộ tin tức, còn không có Francis - Lawrence nhằm vào Matthew - Horner một câu càng có lực hấp dẫn.

Francis - Lawrence sau lưng, vị kia đến từ kịch tổ quan hệ xã hội cùng tuyên truyền người phụ trách, khóe miệng trong lúc lơ đãng lộ ra vẻ tươi cười, kịch tổ muốn chính là này hiệu quả.

Alien cùng thiết huyết chiến sĩ đích xác là Hollywood điện ảnh chế tạo đi ra tối có danh quái vật chi nhị, nhưng chúng nó được hoan nghênh thời đại, cự ly hiện tại quá xa , xa đến đương kim trẻ tuổi nhân rất ít lại chú ý, xa đến hai người thêm vào cùng một chỗ, đều so ra kém một Matthew - Horner càng có lực hấp dẫn.

Bởi [ Alien vs Predator ] đạo diễn Paul - Anderson rời khỏi, tục tập không thể không một lần nữa tuyển dụng đạo diễn, 20th Century Fox sở dĩ từ một đám người tuyển trong chọn Francis - Lawrence, đầu tiên là hắn đạo diễn qua cùng loại hắc ám đề tài phim, tiếp theo là đến từ nổi tiếng đạo diễn Spike Lee đại lực đề cử, cuối cùng chính là hắn rời đi I Am Legend kịch tổ cùng với cùng Matthew - Horner tiềm tại mâu thuẫn, có thể trở thành đại lực thôi động [ Alien vs Predator 2] hâm nóng đề tài.

Sự tình rất rõ ràng, Francis - Lawrence đem đầu mâu nhắm ngay Matthew - Horner, tựa như tại truyền thông phóng viên trung gian dẫn bạo bom như vậy.

Hắn có thể tưởng tượng,[ Alien vs Predator 2] cùng đạo diễn Francis - Lawrence rất nhanh liền có thể trở thành fan điện ảnh cùng truyền thông thảo luận nhiệt điểm đề tài.

Đương nhiên, có một số việc cũng muốn có chừng có mực, chung quy kịch tổ muốn là một bộ được duyệt tuyên truyền, khiến người xem tạm thời nhớ kỹ [ Alien vs Predator 2] quay chụp , mà không phải triệt để đắc tội Matthew - Horner.

Francis - Lawrence dựa theo đã định sách lược, cuối cùng nói,“Xuất phát từ đối phim bản thân cùng nam chính sầu lo, ta chủ động cự tuyệt I Am Legend đạo diễn chức vị.”

Nói tới đây, hắn ngậm miệng lại, người chủ trì cũng vừa đúng tuyên bố tin tức tuyên bố hội đến đây kết thúc.

Trên trăm tên phóng viên nghị luận phân phân, ra tin tức thính sau không có rời đi, tụ tập tại Fox cao ốc trước cửa, muốn từ Francis - Lawrence trong miệng đào đến càng nhiều mãnh liêu.

Francis - Lawrence cùng [ Alien vs Predator 2] có hâm nóng ý đồ, đại bộ phận phóng viên đều có thể nhìn ra đến, lại không cách nào cự tuyệt, bởi vì này xa so bình thường đưa tin một bộ điện ảnh được duyệt, càng có thể hấp dẫn độc giả cùng võng dân, hơn nữa Francis - Lawrence trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, hắn tại I Am Legend kịch tổ hẳn là cùng Matthew - Horner từng xảy ra xung đột.

Một chiếc màu đen xe hơi chạy lại đây dừng ở Fox cao ốc trước cửa, Francis - Lawrence tại vài danh nhân viên bảo vệ hộ vệ dưới, một chút mặc kệ phóng viên hỏi cùng không ngừng chớp động đèn huỳnh quang, cúi đầu chui vào trong xe.

“Sau hôm nay, không cần tùy tiện trả lời về Matthew - Horner vấn đề.”

Kịch tổ vị kia quan hệ xã hội cùng tuyên truyền người phụ trách liền tại trong xe, hắn đối Francis - Lawrence nói,“Hiện tại chỉ là tuyên truyền bắt đầu, bộ phận trọng yếu nhất, muốn lưu tại phim phát hành phía trước.”

Francis - Lawrence nhẹ nhàng gật đầu,“Ta minh bạch.”

Bởi vì Matthew - Horner duyên cớ, hắn vứt bỏ I Am Legend đạo diễn, hiện tại mượn Matthew - Horner danh khí, đến vì chính mình cùng đạo diễn tân phim hâm nóng tuyên truyền, không có bất cứ tâm lý gánh nặng.

Về phần Matthew - Horner hay không sẽ công khai đánh trả......

Francis - Lawrence không khỏi quay đầu mắt nhìn bên cạnh nhân, kịch tổ vị này phụ trách tuyên truyền cùng quan hệ xã hội công việc người sản xuất phía trước nói qua, nếu Matthew - Horner đáp lại mà nói, vậy thì lại lý tưởng bất quá .

Hôm nay này hệ thống mạng thời đại, cùng loại như vậy tin tức, ngắn ngủi vài giờ, liền xuất hiện ở phần đông giải trí trang web bên trên, ngay cả rất nhiều điện ảnh diễn đàn bên trong, cũng có tương quan thiếp.

“Cần đáp lại sao?”

Trong văn phòng, Bella - Anderson đem tình huống cùng Matthew sau khi nói qua, hỏi,“Đề tài này ở trên mạng internet sao phi thường nhiệt.”

Hiện tại nàng phụ trách trợ lý đoàn đội trong, có chuyên gia phụ trách nhìn chằm chằm hệ thống mạng cùng truyền thống trên truyền thông về Matthew tin tức cùng động thái.

Matthew đang tại trên youtube xem tin tức tuyên bố hội video, lúc này ngẩng đầu lên, hỏi,“Ngươi cảm giác đâu?”

Bella - Anderson không có tự hỏi, nói thẳng,“Ta cho rằng tạm thời không cần đáp lại, từ trước mắt tình huống phân tích, 20th Century Fox cùng Francis - Lawrence rõ ràng tại mượn của ngươi danh khí cùng nhiệt độ tiến hành hâm nóng, chúng ta đáp lại mà nói, chẳng những khởi không đến tác dụng, khả năng sẽ làm cho bọn họ đem này đề tài tiến thêm một bước sao nhiệt.”

“Không sai.” Matthew phi thường tán thành Bella - Anderson thuyết pháp,“Thực ra Francis - Lawrence nói được cũng không sai, ta động tác kịch bản đến liền so kỹ xảo biểu diễn càng xuất sắc.”

Hắn tâm tính phi thường tốt, cũng rất có tự mình hiểu lấy, nói tới đây không khỏi cười lên.

Bella - Anderson còn nói thêm,“20th Century Fox phương diện tựa hồ cố ý tại khống chế hâm nóng phương hướng, Francis - Lawrence theo như lời nói, không có quá mức rõ ràng công kích tính, nhằm vào ngươi kia vài ngôn luận, cũng không tính quá phận.”

Matthew xòe tay, nói,“Nói không chừng lúc nào, 20th Century Fox còn sẽ theo ta hợp tác một phen, loại này hâm nóng cũng là trong giới quen dùng , đều sẽ giữ lại đầy đủ điểm mấu chốt.”

Bella - Anderson nhẹ nhàng gật đầu,“Chúng ta không tất yếu cùng 20th Century Fox cùng Francis - Lawrence cãi nhau, kia chính là bọn họ muốn nhìn đến cục diện.”

“Ân.” Matthew lên tiếng, nói,“Việc này tạm thời bảo trì chú ý, nếu Francis - Lawrence từng có hỏa ngôn luận, nhớ rõ đúng lúc thông tri ta cùng Helen.”

“Hảo.”

Bella - Anderson nhìn nhìn Matthew, hỏi,“Này một tầng lầu, kề sát chúng ta kia gia công ty phá sản , hiện tại phòng công tác nhân thủ tại tăng nhiều, muốn hay không thuê xuống đến?”

Matthew ngẩng đầu, ánh mắt từ văn phòng trung đảo qua, trừ hắn cùng Bella - Anderson ngoài, này gian trong văn phòng còn có mặt khác năm người.

Hiện tại hắn vững vàng đứng ở Hollywood ngôi sao tuyến đầu hàng ngũ trong, tuy rằng cự ly siêu cấp cự tinh còn có con đường rất dài phải đi, nhưng cũng chen vào hai ngàn vạn dollar câu lạc bộ, không cần giống lúc trước thuê văn phòng như vậy tiết kiệm .

Hơn nữa làm lão bản, cùng toàn bộ viên công chen tại một gian trong văn phòng, cũng có chút không giống dạng.

“Thuê xuống đến đi.” Matthew nhanh chóng làm ra quyết định,“Nhớ rõ cho ta đơn độc chuẩn bị một gian văn phòng.”

Hắn vỗ dưới trên bàn công tác màn hình hiển thị, nói,“Còn có, đổi một đài máy tính, này máy tính có điểm già đi.”

“Ân.” Bella - Anderson ghi tạc công tác nhật ký thượng.

Matthew lại nghĩ tới một sự kiện đến,“Này máy tính trên có mấy cái mã hóa video, ngươi khảo đi ra chuyên môn cho ta để.”

Bella - Anderson ẩn nấp nhìn Matthew liếc nhìn, tâm nói sẽ không là cùng Britney video đi...... Không đúng, thuê này gian văn phòng thời điểm, Matthew sớm liền cùng Britney chia tay , chẳng lẽ là mặt khác nữ tinh?

Tuy rằng mãn đầu miên man suy nghĩ, nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, làm một danh tư nhân trợ lý, có đôi khi ánh mắt cùng lỗ tai tất yếu là bài trí.

Matthew không có để ý Francis - Lawrence ngôn luận, liên đáp lại tính toán cũng không có.

Bất quá, hắn tại Bắc Mĩ có được vô số fan điện ảnh, này mấy fan điện ảnh đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua Francis - Lawrence, thậm chí ngay cả chút trung lập fan điện ảnh đều nhìn không được, cùng Matthew fan điện ảnh cùng nhau, phân phân chen vào Francis - Lawrence cá nhân Blog, viết xuống từng câu giống như như đao nhắn lại.

“May mắn ngươi cự tuyệt , bằng không Matthew tân phim liền nguy hiểm .”

“Thật sự là chém gió không cần nộp thuế, không biết nhân còn tưởng rằng ngươi là nhiều ngưu đạo diễn đâu.”

“Chém gió ai không biết? Năm đó Fox tìm ta cho bọn họ chụp tàu Titanic, ta ngại phim tình cảm rất lằng nhằng không tưởng đi, cùng bọn họ nói Cameron kia tiểu tử rất lợi hại, ta xem hảo hắn !”

“St Fernando cốc phần đông công ty, còn có Stormy - Daniels, Nicky - Anderson, Kayden - Kroos, Jessica - Drake, Julia Ann, Silvia Saint cùng Jenna Jameson đám người mời ta cùng đi quay phim, ta ngại các nàng kỹ xảo biểu diễn không động tác hí xuất sắc, cự tuyệt .”

“Francis - Lawrence đạo diễn cự tuyệt I Am Legend, Warner Bros thành công tránh cho phá sản phiêu lưu.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 477: Cấp Cao Đại Ngôn

Nếu lựa chọn dựa thế hâm nóng, tao ngộ đến fan điện ảnh chửi rủa cũng là bình thường tình huống, ngày đầu tiên thời điểm, Francis - Lawrence Blog phía dưới công kích ngôn luận còn không tính đặc biệt nhiều, đợi ngày thứ hai tin tức phạm vi lớn truyền bá ra sau, Matthew kia đại lượng fan điện ảnh, trực tiếp đem Francis - Lawrence Blog xoát bình.

Cùng lúc đó,[ Alien vs Predator 2] trang web chính thức, tại dũng mãnh tràn vào hàng loạt Matthew fan điện ảnh sau, trực tiếp tê liệt.

Cứ việc này cấp Francis - Lawrence cùng [ Alien vs Predator 2] mang đến không thiếu phiền toái, lại không cách nào phủ nhận, bọn họ mượn Matthew nhiệt độ, tranh thủ đến nhất định chú ý.

Giống Matthew như vậy đang lúc hồng minh tinh điện ảnh, bị người cọ nhiệt độ là không thể tránh cho trạng huống, hơn nữa hắn phía trước cũng cọ qua người khác nhiệt độ.

Có thể nói, đi ra hỗn chung quy vẫn phải trả .

Hắn liền tại Hollywood,[ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] toàn cầu box office vượt qua mười ức dollar, tưởng không bị nhân cọ nhiệt độ cũng khó a.

Thực ra Johnny - Depp bên kia cọ nhiệt độ càng quá phận, mấy năm gần đây đều nhanh không tin tức Winona - Ryder không biết từ nơi nào chạy đi ra, liên tiếp tại truyền thông phóng viên trước mặt lộ diện, ngôn tất xưng năm đó cùng Depp như thế nào.

Còn có mấy cái bất nhập lưu nữ diễn viên, nói là cùng Johnny - Depp có tư sinh tử Vân Vân.

Qua khí diễn viên, có thể tỉnh lại fan điện ảnh cùng truyền thông hồi ức; Còn không có thành danh , có thể gia tăng chính mình danh khí.

Tựa như Francis - Lawrence cùng [ Alien vs Predator 2] như vậy, công kích, phê bình cùng chửi rủa một điểm đều không thể sợ, ngược lại có thể mang đến nhiệt độ, chân chính đáng sợ là lặng yên không một tiếng động, mọi người xem đều lười đi nhìn một cái.

Có lẽ là nhận đến kích thích,[ lao ra nhân bản đảo ] sau không lại bị nhất tuyến đại chế tác mang theo chơi Scarlett Johansson cũng đứng dậy, tại một talk show tiết mục trung, đại đàm đặc nói chuyện cùng Matthew cái gọi là ngắn ngủi luyến tình.

“Chúng ta kết giao thời gian không dài, lại giống hỏa diễm như vậy mãnh liệt.”

Lời này nói được, phảng phất nàng cùng Matthew không phải làm mấy đêm tình, mà là chân chính kết giao qua dường như.

Nói lên, giống Matthew cùng Johnny - Depp, còn không phải bị cọ nhiệt độ nghiêm trọng nhất được, nghiêm trọng nhất ngược lại là [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] này bộ phim bản thân.

“...... Này bộ phim tình tiết hướng đi, cùng ta mười tám năm trước sáng tác kịch bản có vượt qua 80% tương tự độ, khi đó ta từng tại Disney ảnh nghiệp kì hạ [ Oliver & Company ] kịch tổ công tác, hơn nữa đem kịch bản tại Disney ảnh nghiệp bên trong truyền đọc.”

NBC trên đài truyền hình mặt, một vị chừng năm mươi tuổi, không có bất cứ danh khí biên kịch, tại luật sư cùng đi dưới, đối mặt phóng viên màn ảnh, khàn cả giọng lên án công khai Disney ảnh nghiệp cùng Jerry - Bruckheimer.

“Ta quyết định chính thức khởi tố Disney ảnh nghiệp, ngăn lại bọn họ xâm quyền hành vi......”

Nhìn thấy nơi này, Matthew tùy tay đóng lại TV, không khỏi lắc lắc đầu, mỗi một bộ box office đại bán Hollywood điện ảnh sau lưng, tổng có mấy cái bị kịch tổ lấy trộm kịch bản hoặc là sáng ý tác giả cùng biên kịch.

Này cơ hồ thành Hollywood cố định hình thức.

Cải biên tác phẩm còn dễ nói, chung quy có nguyên tác ở nơi đó, như là nguyên sang điện ảnh, một khi box office đại bạo, cơ bản đều sẽ xuất hiện như vậy cục diện.

[ tàu Titanic ] gặp được qua,[ Cứu vớt binh nhì Ryan ] gặp được qua, Gladiator cũng gặp được qua......

Hôm nay đến phiên [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ], thật sự là một điểm để người giật mình địa phương cũng không có.

Tại USA địa phương này, bản quyền tố tụng có đôi khi phi thường đáng ghét.

Chủ yếu vẫn là [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] box office rất cao , cao đến khiến quá nhiều nhân hâm mộ ghen tị hận, lại không thể từ giữa phân một ly canh.

Tám tháng phân quá khứ hơn phân nửa, này bộ phim Bắc Mĩ box office đã vượt qua 4 ức 5000 vạn dollar, con số còn đang không ngừng tích lũy.

Mặt khác, phim toàn cầu box office vượt qua mười ức dollar sau, cũng tại hướng mười một ức dollar đại quan rất gần, thẳng chỉ [ Lord of The Rings 3: Vương giả trở về ] toàn cầu box office tổng bảng đệ nhị vị trí.

Từng [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] Bắc Mĩ box office cùng toàn cầu box office là bao nhiêu, Matthew cũng không biết, bất quá cảm giác hẳn là không có như vậy cao.

Nếu hắn cảm giác chuẩn xác mà nói, thuyết minh hắn cùng Johnny - Depp ở trong phim sinh ra phản ứng hoá học, phát huy cự đại tác dụng.

Nghĩ này mấy có không , ngồi ở phòng khách trên sô pha, Matthew không đợi bao lâu, Helen - Hermann cùng Amanda không nhanh không chậm đi đến, hai người đem áo khoác giao cho cửa quản gia.

“Helen ! Amanda !” Matthew nâng tay hô,“Đến bên này tọa.”

Helen - Hermann cùng Amanda lại đây sau, ngồi ở đối diện hai trương đan nhân trên sô pha.

Matthew hỏi,“Trà vẫn là cà phê?”

“Cà phê, cám ơn.” Helen - Hermann nói.

Amanda thoáng sửa sang lại bị gió thổi loạn kim sắc tóc ngắn, nói,“Trà xanh đi, ngươi thường uống cái loại này, khẩu vị rất không sai.”

Matthew đối quản gia vẫy tay xuống, quản gia lập tức để người đi chuẩn bị.

“Ngươi thích uống?” Matthew hỏi Amanda,“Muốn hay không lần sau ta để người nhiều mua mấy bao trở về?”

Amanda cũng không cùng Matthew khách khí, nói,“Hảo a, nhiều mua điểm, ta hồi New York đưa người.”

Nghe nàng nói như vậy, Matthew nhớ kỹ chuyện này, hắn uống trà xanh, là từ tân Chinatown bên kia mua , đến từ Thái Bình Dương bờ bên kia, trà cùng đồ ăn như vậy, từng cái địa khu, bất đồng đám người cùng cá thể, đều có bất đồng khẩu vị, Helen - Hermann liền uống không quen trà xanh, cùng hắn hưởng thụ không được cà phê như vậy.

Nữ dong lúc này đưa tới trà xanh cùng cà phê, Amanda phẩm khẩu trà, nói,“Chính là này tư vị, so hồng trà càng hảo uống, so Ấn Độ trà càng thanh hương.”

Helen - Hermann buông xuống ly cà phê, không có để ý Amanda, nguyên bản nàng là muốn chính mình tới được, vừa lúc Amanda hôm nay muốn nhìn nàng tại Beverly Hills tân gia, dứt khoát cùng nhau đến Horner trang viên.

“Ta hôm nay cùng Amanda nhìn phòng ở.” Nàng xem Matthew liếc nhìn,“Có vài sự kiện thuận tiện lại đây với ngươi nói một chút.”

Đây là cuối tuần, Matthew khó được thanh nhàn, bất quá Helen - Hermann đi tìm đến, hắn không có khả năng cự chi ngoài cửa.

Helen - Hermann một tay chống tại sô pha trên tay vịn mặt, nói,“Ta cùng Johnny - Depp, Keira - Knightley người đại diện, ngày hôm qua cùng Disney ảnh nghiệp đạt thành hiệp nghị, At World's End mặt trên, các ngươi chia hoa hồng sẽ có bất đồng trình độ gia tăng.”

Nói đến tiền, Matthew lập tức tinh thần tỉnh táo, thật sự là không có biện pháp, qua lại sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, gian khổ sinh hoạt khiến hắn nghèo sợ, nhớ rõ nợ lương đòi lương nghiêm trọng nhất cái kia giai đoạn, hắn từng dùng sáu con số ngân hàng mật mã quản lý ba con số gởi ngân hàng, trong đó hai con số còn tại số lẻ mặt sau.

“Disney ảnh nghiệp tại box office phân thành phương diện làm ra nhượng bộ.” Helen - Hermann sắc mặt bình tĩnh,“Toàn cầu box office phân thành phương diện, Johnny - Depp gia tăng 0.7%, ngươi gia tăng 0.5%, Keira - Knightley gia tăng 0.3%.”

Matthew còn không có nói cái gì, Amanda liền giành trước nói,“0.5%? Nếu At World's End toàn cầu trên phòng bán vé mười ức dollar, kia không phải có năm trăm vạn dollar phân thành?”

Nàng không phải không có hâm mộ nhìn về phía Matthew,“Cảm giác ngươi hiện tại kiếm tiền thật dễ dàng a, ngồi ở trong nhà chờ, Helen liền có thể nương của ngươi tên tuổi, từ bên ngoài đoạt lại bó lớn tiền.”

“Ta cũng là ngao đi ra a.” Matthew nhún vai,“Ta nghèo ngay cả cơm cũng mau ăn không nổi thời điểm, ngươi cũng không phải chưa thấy qua.”

“Cũng phải a.” Amanda gật gật đầu.

Helen - Hermann đánh gãy này hai người đối thoại, tiếp tục nói,“Weinstein ảnh nghiệp cùng Harvey - Weinstein lại cho ngươi phát nhân vật mời, lần này không phải Quentin - Tarantino màu đen phim, mà là thuần túy thương nghiệp điện ảnh, do hoạt hình cải biên [ Ninja rùa ] chân nhân điện ảnh bản, nữ chính do Sarah - Michelle - Gellar đóng vai.”

Nghe được Weinstein ảnh nghiệp cùng Harvey - Weinstein, Matthew lập tức nghĩ tới kia trương cả vú lấp miệng em mặt, liên tưởng cũng không có tưởng, nói thẳng,“Ngươi thay ta từ chối, về sau có Weinstein ảnh nghiệp hoặc là Harvey - Weinstein mời, không cần lại theo ta nói, tất cả đều cự tuyệt.”

Tuy rằng không tưởng đắc tội vị này trong giới đại lão, nhưng hắn đối Oscar không có hứng thú, cũng không tất yếu đi lấy lòng Harvey - Weinstein.

Helen - Hermann vi Matthew chế định siêu cấp cự tinh kế hoạch, vốn là không bao gồm độc lập điện ảnh, lập tức nói,“Ta hiểu được.” Nàng bưng lên ly cà phê uống một ngụm, nói tiếp,“Chuyện thứ ba,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] rất nhanh liền sẽ tiến vào dày đặc tuyên truyền kỳ, đẳng phim áp phích cùng trailer chính thức tuyên bố, ta sẽ vì ngươi mưu cầu Armani nam sĩ quần lót đại ngôn.”

“Khụ......” Amanda thấp giọng ho khan một chút, tựa hồ nghĩ tới nào đó về Matthew nghe đồn.

“Quần lót?” Matthew có chút nghi hoặc.

Chung quy dựa theo từng tiêu chuẩn, người bình thường ai không có việc gì đi đại ngôn quần lót a.

“Đừng xem nhẹ quần lót, đại phẩm bài quần lót đồng dạng là cao cấp đại ngôn.” Helen - Hermann tựa hồ biết hắn suy nghĩ cái gì, nói,“Giống George - Clooney, Arnold - Schwarzenegger, Tom - Cruise đám người, đều từng hoặc là đang tại đại ngôn xa xỉ phẩm bài nam sĩ quần lót hệ liệt. Đừng xem thường này phân đại ngôn, ngươi có không ít đối thủ cạnh tranh, mỗi một thực lực đều tương đương mạnh mẽ, tỷ như bóng đá giới cự tinh David - Beckham.”

Nói tới đây, nàng lại chi tiết giải thích nói,“Xa xỉ phẩm bài hiệu may đại ngôn cạnh tranh phi thường kịch liệt, tạm thời không có thích hợp chỗ trống, Armani quần lót đại ngôn là cơ hội, chỉ cần [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] điện ảnh phản ứng đủ tốt, chúng ta lấy xuống này đại ngôn tỷ lệ vẫn là rất lớn , sau đó lại coi đây là cơ sở, mưu cầu Armani mặt khác nam sĩ sản phẩm đại ngôn hiệp ước.”

Matthew nghe minh bạch , đây là muốn dùng hồng quần lót đi tranh thủ xa xỉ phẩm bài quần lót đại ngôn.

“Có thể.” Hắn gật đầu ứng xuống dưới,“Cụ thể ngươi đi thao tác đi.”

Helen - Hermann còn nói thêm,“Lần trước ngươi không phải đã nói, tại Tom - Cruise trên party gặp qua Beckham bản nhân sao, hắn là như thế nào nhân?”

“Liền hàn huyên vài câu.” Matthew chậm rãi lắc đầu,“Ta cũng không quá rõ ràng.”

Helen - Hermann không lại truy vấn, tính toán trở về tìm người lý giải một chút này đối thủ cạnh tranh, ngoài miệng không đình, tiếp tục nói,“Cuối cùng một sự kiện, Rolex nhắc nhở ngươi, Mĩ quốc tennis công khai tái nhanh đến .”

Matthew gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói sẽ đúng giờ tham gia, đặt ở một bên di động vang lên, cho hắn gọi điện thoại là Rachel - McAdams.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 478: Hợp Tác Đóng Phim

Giải quần vợt Mỹ Mở rộng là toàn thế giới cao nhất tứ đại tennis cuộc thi chi nhất, Rolex là năm nay cuộc thi chính yếu nhà tài trợ, theo Helen - Hermann theo như lời, Rolex đã vì hắn này người phát ngôn vận tác đến quán quân trao giải khách quý, bất quá cụ thể nam đan vẫn là nữ đan, hoặc là đánh đôi, tạm thời còn không có định ra đến.

Bởi cự ly mĩ võng bắt đầu thi đấu còn có đoạn thời gian, Matthew cũng không nóng lòng đi New York, mà là trước tiên gặp Rachel - McAdams một mặt.

Rachel - McAdams ngày đó gọi điện thoại tới, nói là có chuyện trọng yếu tưởng cùng hắn mặt đàm.

So với Jessica - Alba cùng Scarlett Johansson loại này đơn thuần chạy hữu, Matthew cùng Rachel - McAdams nhận thức thời gian càng dài, hơn nữa hai người thật là thiếu chút nữa liền thành cùng loại với hắn cùng Amanda như vậy hảo bằng hữu.

Đáng tiếc, Hollywood hoàn cảnh như vậy, đối với nhân ảnh hưởng phi thường lớn, Rachel - McAdams tại thay đổi, hắn cũng tại thay đổi.

Sau đó, hai người đi lên trong giới thường gặp trả giá cùng thu hoạch đường, từ đây lại cũng không khả năng chân chính trở thành bằng hữu.

“Như vậy sốt ruột bảo ta đi ra.”

Hollywood đại đạo Black Mamba quán rượu bên trong, Matthew cầm lấy bình rượu, cấp ngồi ở đối diện Rachel - McAdams đổ lên non nửa ly rượu, hỏi,“Tìm ta có việc sao?”

Bởi sắc trời còn không có đêm đen đến, quán rượu bên trong nhân không nhiều, có vẻ đặc biệt im lặng, Rachel - McAdams bưng lên chén rượu, tiểu khẩu nhấp dưới, trên mặt cười ra một má lúm,“Nếu ta nói tưởng ngươi , muốn tìm ngươi uống rượu, ngươi tin tưởng sao?”

Matthew không có trực tiếp trả lời, bưng lên chén rượu, tại Rachel - McAdams trên ly chạm, nói,“Cụng ly !”

Nói xong, hắn bưng lên ly uống một ngụm, Rachel - McAdams cười lại tại trên ly nhấp một chút.

“Nơi này ta cũng đến qua vài lần.” Rachel - McAdams nhìn nhìn bốn phía,“Chưa từng có nhìn thấy qua Johnny - Depp.”

Matthew buông xuống chén rượu, không nhanh không chậm nói,“Depp đi Pháp quốc sau, đem đại bộ phận tửu ba cổ phần chuyển nhượng đi ra ngoài, rất ít lại đến .”

Trên thực tế, bao gồm hắn, Keanu - Reeves cùng Charlize - Theron ở bên trong, cũng rất ít lại đến Black Mamba uống rượu .

Rachel - McAdams ánh mắt tại quán rượu bên trong dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn là rơi xuống Matthew trên người, nói,“I Am Legend sau, giống như ngươi còn không có tiếp tân công tác đi?”

“Không có.” Matthew nhẹ nhàng chuyển động chén rượu, thuận miệng mở câu vui đùa,“Gần nhất không có kịch tổ xem trọng ta.”

Rachel - McAdams lại cười ra má lúm,“Rất ít có kịch tổ có thể gánh vác được ngươi ngẩng cao thù lao mới là thật .”

Hai ngàn dollar thù lao, phóng nhãn toàn bộ Hollywood, có thể lấy đến như thế khủng bố thù lao ngôi sao, cũng bất quá liền như vậy mười mấy hai mươi cá nhân.

“Ngươi cũng không kém.” Matthew đối Rachel - McAdams cười cười,“Hiện tại cũng là nhị tuyến .”

Rachel - McAdams lắc lắc đầu,“Miễn cưỡng xem như đi.”

Mean Girls nàng chỉ là nữ phụ, nổi bật đều là Lindsay - Lohan ;[ The Notebook ] bị bình luận điện ảnh nhân dùng bút phê phán, nhưng 8000 vạn dollar trở lên Bắc Mĩ box office, cuối cùng khiến nàng chân chính đi vào ngôi sao hàng ngũ; Wedding Crashers ra ngoài dự đoán đại bán, nàng rốt cuộc tại Hollywood đứng vững gót chân.

Đương nhiên, này hết thảy đều cùng đối diện người kia kém nhiều lắm.

Cứ việc cũng có chút thuộc về ngôi sao tiểu kiêu ngạo, Rachel - McAdams lại rất rõ ràng, ngàn vạn đừng cùng Matthew so, bằng không sẽ thương thương tích đầy mình.

Nàng nhanh chóng chuyển đề tài, nói,“Năm đó cùng tiến lên biểu diễn ban thời điểm, ta không nghĩ tới chúng ta có thể có hôm nay.”

Matthew khẽ gật đầu,“Đúng vậy, ngẫm lại cũng phải có điểm khó có thể tin tưởng.”

Hắn có thể nhìn ra được đến, Rachel - McAdams hôm nay có chuyện muốn nói, tuyệt đối không phải đơn thuần tìm hắn lại đây ôn chuyện .

Rachel - McAdams bưng lên chén rượu, cùng Matthew uống một ly, chủ động lấy qua bình rượu, hướng hai chén rượu bên trong các rót một chén nhỏ rượu, lúc này mới nói,“Chúng ta đã lâu không cùng nhau uống rượu . Ngươi còn nhớ rõ sao, Matthew?”

“Ân?” Matthew nghi hoặc nhìn về phía nàng.

Rachel - McAdams má lúm tái hiện,“Biểu diễn ban kết thúc, ta hồi Canada phía trước, chúng ta có lần cùng nhau uống rượu, nói là tương lai có cơ hội, cùng nhau hợp tác đóng phim.”

Matthew vỗ dưới đầu, nhớ đến,“Đúng, là có nói qua.” Không đợi Rachel - McAdams có điều phản ứng, hắn tiếp còn nói thêm,“Lúc ấy chúng ta đều uống nhiều.”

Nghe được hắn đem này phân loại thành rượu nói, Rachel - McAdams trên mặt chuyển động má lúm cương ngạnh nửa giây, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường, nháy mắt xác định một sự kiện, hôm nay Matthew - Horner, không lại là biểu diễn trường học khi cái kia nhìn qua đơn thuần nhiệt tình Matthew - Horner .

Nếu như vậy, nàng không lại quanh co, nói,“Có một hạng mục, bọn họ cố ý mời ngươi đảm nhiệm nam chính.”

“Mời ta đảm nhiệm nam chính?” Matthew dừng lại chuyển động chén rượu tay, hỏi,“Rachel, vì sao là ngươi.”

Rachel - McAdams minh bạch lời này ý tứ, nói,“Không có ngoài ý muốn mà nói, ta sẽ là này hạng mục nữ chính.” Nàng lại cười ra má lúm,“Ta vẫn tưởng với ngươi hợp tác chụp một bộ điện ảnh, kỷ niệm chúng ta ...... Ân, chúng ta hữu nghị.”

Loại này quỷ thoại, Matthew đương nhiên sẽ không tin tưởng, dứt khoát trực tiếp hỏi,“Rachel, này điện ảnh hạng mục thuộc về nhà ai điện ảnh công ty? Đạo diễn là ai? Chế tác người là ai? Đầu tư có bao nhiêu? Ta là duy nhất nam chính hậu tuyển sao?”

“Không phải.” Rachel - McAdams trước hồi đáp cuối cùng một vấn đề,“Nicolas Cage cùng Tom - Cruise cũng có ý này nam chính.”

Nàng nghĩ nghĩ, nói,“Sản xuất phương càng có khuynh hướng ngươi, bọn họ biết được ta và ngươi là bằng hữu, cố ý khiến ta trước hỏi thăm một chút ngươi ý tứ.”

Matthew khẽ nhíu mày, có thể khiến Nicolas Cage cùng Tom - Cruise đều cảm thấy hứng thú hạng mục, nói vậy có nhất định lực hấp dẫn.

“Đây là một đầu tư tại 1 ức 5000 vạn dollar tả hữu nhất tuyến đại chế tác hạng mục.”

Rachel - McAdams nhìn Matthew, nghĩ đến vị kia người sản xuất dặn dò mà nói, nói,“Điện ảnh là một bộ khoa học viễn tưởng phim hành động, phi thường thích hợp ngươi loại hình, mặt khác ta không thể nói , đề cập đến bảo mật.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, nếu đề cập đến bảo mật, đương nhiên không thể miễn cưỡng Rachel - McAdams, không khỏi cẩn thận suy nghĩ một phen, giống như không có nghe nói lục đại công ty gần nhất có mới khoa học viễn tưởng phim hành động chuẩn bị được duyệt.

Khoa học viễn tưởng phim hành động không thể nghi ngờ là thích hợp nhất hắn loại hình chi nhất, Helen - Hermann vẫn đang nhìn chằm chằm Hollywood lục đại công ty cùng với cấp dưới công ty con, nếu lục đại công ty có phương diện này hạng mục mà nói, e nàng sớm liền được đến tin tức .

Rachel - McAdams nhìn Matthew, tuy rằng nàng trên cơ bản có thể lấy đến này nữ chính, hơn nữa cùng sản xuất phương ký tắt một phần hiệp nghị, người sản xuất cũng đối với nàng rất hài lòng, nhưng không thể cam đoan 100% lấy đến, nghe nói đại đạo diễn Steven - Spielberg một giáo nữ, giống như cũng có ý này nữ chính.

Nàng cảm giác được uy hiếp, bởi vì rõ ràng đối phương tại trong giới bối cảnh cùng nhân mạch mạng lưới quan hệ, muốn đối kháng, cam đoan 100% lấy đến nhân vật, liền cần ít nhất một vị trọng lượng cấp nhân vật duy trì.

Đây chính là nhất tuyến đại chế tác nữ chính, mà không phải [ The Notebook ] cùng Wedding Crashers cái loại này lực ảnh hưởng thủy chung hữu hạn tiểu chế tác.

Cho nên, đương người sản xuất đi tìm đến thời điểm, nàng không chút do dự đáp ứng.

Nếu Matthew có thể trở thành nam chính mà nói, này nữ chính không có khả năng rơi xuống ở trong tay người khác.

Mặc kệ nói như thế nào, nàng cùng Matthew đều quan hệ không phải là ít.

“Rachel, ngươi theo như lời hữu hạn.” Matthew nói thẳng,“Ta không thể làm ra phán đoán, cho nên...... Ta không thể cho ngươi minh xác đáp án.”

“Ta biết.” Rachel - McAdams nhẹ nhàng gật đầu,“Có vài lời không thích hợp ta nói, ta chỉ là cấp ngươi mang tin tức.”

Nàng má lúm lại xuất hiện ,“Hạng mục người sản xuất tưởng hẹn ngươi tán gẫu, nhưng không biết ngươi, cũng không biết của ngươi liên hệ phương thức, đành phải khiến ta thuận tiện hỏi ngươi một chút.”

Đối phương vì sao không đi tìm Helen - Hermann? Matthew đầu tiên là nghi hoặc, tiếp liền tưởng minh bạch , chỉ cần thu phục hắn, lại thu phục Helen - Hermann liền dễ dàng nhiều.

Rachel - McAdams gặp Matthew không có đáp lời, ngắm hắn mặt liếc nhìn, nhìn không tới bất cứ cảm xúc, đành phải thử hỏi,“Matthew, ngươi...... Muốn gặp hắn sao?”

Matthew suy xét một hồi, I Am Legend quay chụp chấm dứt sau, hắn thực ra không có tiếp khác nhân vật, đầu tư 1 ức 5000 vạn dollar cấp bậc phim, tuyệt đối là Hollywood nhất tuyến đại chế tác, khoa học viễn tưởng phim hành động cũng phù hợp hắn định vị, trông thấy cũng không có chỗ hỏng.

Nói không chừng liền có thể gặp được từng xem qua đứng đầu điện ảnh, muốn thật sự là như vậy nói, khiến Helen - Hermann cùng đối phương đàm phán liền là.

“Có thể.” Matthew nhanh chóng làm ra quyết định,“Ngày mai buổi sáng ta muốn đi huấn luyện.”

Hắn kiện thân và tự do vật lộn huấn luyện thủy chung không có dừng lại qua,“Như vậy đi, ngày mai buổi chiều ba giờ, chúng ta tại nam Buena Vista đường cái Mathieu quán cà phê gặp mặt.”

Nghe nói như thế, Rachel - McAdams lập tức ứng xuống dưới,“Hảo ! người sản xuất nói mấy ngày này tùy tiện cái gì thời gian đều có thể.”

Ước định hảo cùng đối phương gặp, Matthew không có lại tiếp tục uống rượu hứng thú, Rachel - McAdams cũng nóng lòng rời đi, hai người nói vài câu, phần mình cáo từ đi ra Black Mamba tửu ba.

“Hồi Beverly Hills.”

Lên màu đen Benz xe việt dã, Matthew trước đối tài xế nói một câu, tiếp bấm gọi Helen - Hermann điện thoại, đem đại khái tình huống cùng nàng nói một lần.

Nghe xong hắn mà nói, Helen - Hermann thanh âm rất nhanh truyền tới,“Hẳn là không phải lục đại công ty hạng mục, khả năng có mặt khác trung tiểu điện ảnh công ty muốn đại đầu nhập bác một phen.”

Nàng tạm dừng một hồi, còn nói thêm,“Ngươi ngày mai đi trước cùng đối phương gặp một mặt, xem cụ thể cái gì tình huống, sau đó lại nói.”

“Ân.” Matthew lên tiếng,“Ngày mai bảo trì liên hệ.”

Ngày hôm sau, đi trước trung tâm thể hình đợi một buổi sáng, lại đi phụ cận trung thức nhà hàng dùng cơm trưa, Matthew đuổi tại ba giờ phía trước, trước tiên năm phút đồng hồ đi vào ước hảo quán cà phê bên trong, sau đó thấy được Rachel - McAdams.

Cùng Rachel - McAdams cùng nhau , còn có một hơn ba mươi tuổi người da trắng nam tử.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 479: Big Shit

“Matthew, ta cho ngươi giới thiệu một chút.”

Ghế dài bên trong, Rachel - McAdams vi Matthew giới thiệu cái kia hơn ba mươi tuổi người da trắng nam tử,“Đây là Kevin Feige.”

Kevin Feige chủ động hướng Matthew vươn ra tay phải,“Bảo ta Kevin hảo.”

Matthew ở trên tay hắn nắm một chút,“Nhận thức ngươi rất cao hứng, Kevin.” Hắn tiếp còn nói thêm,“Ngươi có thể bảo ta Matthew.”

Kevin Feige làm thỉnh thủ thế,“Tùy tiện tọa, Matthew.”

Rachel - McAdams phi thường ân cần, chủ động bang Matthew kéo ra ghế dựa, Matthew ngồi xuống đồng thời, vẫn ở bất động thanh sắc quan sát Kevin Feige.

Này hơn ba mươi tuổi trung niên nam nhân thoạt nhìn bình bình vô kì, còn có điểm tiền trọc, gương mặt tương đương xa lạ.

Bất quá, Kevin Feige tên này, tựa hồ ở nơi nào nghe qua bộ dáng, có phải hay không từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, từ hệ thống mạng giải trí bát quái thượng xem qua? Matthew không thể xác định điểm này, chung quy Hollywood có thể chân chính cho hắn lưu lại ấn tượng , hoặc là trên màn ảnh ngôi sao, hoặc là James - Cameron cùng Steven - Spielberg như vậy siêu cấp đại đạo diễn.

Ngày hôm qua Rachel - McAdams nói qua, Kevin Feige là chế tác nhân, ai xem điện ảnh nhàn không có việc gì đi chú ý người sản xuất là ai?

“Sớm liền tưởng nhận thức ngươi .” Kevin Feige có chút khách khí nói,“Đáng tiếc vẫn không có cơ hội.”

Matthew cười nói,“Hiện tại cơ hội này không phải rất tốt sao?”

Kevin Feige cũng cười lên,“Đối ! hiện tại cơ hội phi thường tốt.”

Nghĩ đến phía sau tình cảnh không phải rất tốt công ty cùng vài lần suýt nữa xong đời hạng mục, hắn đối với lần này gặp mặt ôm có rất đại kỳ vọng.

Xác thật, Nicolas Cage cùng Tom - Cruise danh khí cũng phi thường lớn, nhưng người trước hai năm nay tại số con rệp, vạn nhất liên lụy đến này hạng mục muốn khóc cũng khóc không được, người sau đạt tới Hollywood trần nhà thù lao căn bản không thể nhận.

So sánh dưới, Matthew - Horner càng thêm thích hợp.

Hắn nhìn Rachel - McAdams liếc nhìn, Rachel - McAdams là từng bước từ tầng dưới chót trèo lên đến, lập tức hiểu ý, đứng lên nói,“Các ngươi trước trò chuyện, ta đi muốn chút món điểm tâm ngọt.”

Nói xong, nàng nhanh chóng rời đi nơi này.

So với Rachel - McAdams, Kevin Feige muốn trực tiếp nhiều, nhìn thấy Rachel - McAdams đi xa, hắn cười nói,“Nói vậy McAdams tiểu thư với ngươi đề, trong tay ta có hạng mục, trước mắt khuyết thiếu một nam chính.”

Matthew không có tiếp Kevin Feige mà nói, ngược lại hỏi,“Ngươi đại biểu nhà ai điện ảnh công ty?”

Kevin Feige nói thẳng,“Marvel giải trí.”

“Marvel giải trí?” Matthew nháy mắt nhớ tới rất nhiều.

Giới vũ khiến đại nhân vật phản diện não tàn, sân bay tiểu học sinh hẹn đánh nhau, khẩu. Sống hình BOSS, siêu cấp anh hùng phim thiếu nhi......

“Đúng vậy, Marvel giải trí.” Kevin Feige nói thẳng,“Marvel giải trí chuẩn bị đặt chân điện ảnh chế tác nghề, ta là đệ nhất bộ do Marvel giải trí độc lập chế tác điện ảnh hạng mục người sản xuất chi nhất.”

Matthew xem qua rất nhiều Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh, hết hạn đến [ Avengers ] đệ nhất bộ, Marvel siêu cấp điện ảnh vẫn là rất thú vị , mặt sau liền không rất thích hợp người trưởng thành quan khán , cơ hồ biến thành phim thiếu nhi.

Ngẫm lại mỗi bộ Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh phía trước mặt Disney thành bảo phiến đầu, đó là Walt Disney dấu hiệu, Marvel nếu quy chúc Disney, biến thành phim thiếu nhi một điểm đều không kỳ quái.

Liên [ Cướp biển vùng Caribbean ] hệ liệt đều tại hướng về phim thiếu nhi áp sát.

Khoảng thời gian này, Marvel sản xuất là nào bộ siêu cấp anh hùng điện ảnh? Hắn cẩn thận hồi ức một chút, giống như sớm nhất xuất trướng là Iron Man cùng Hulk.

Nên sẽ không là [ Iron Man ] đi?

Matthew thử hỏi,“Các ngươi chuẩn bị quay chụp nào siêu cấp anh hùng phim?”

Kevin Feige lập tức cấp ra đáp án,“Iron Man, Tony - Stark.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, quả nhiên là thỉ đại khỏa a.

“Này bộ phim chúng ta trù bị nhiều năm,” Kevin Feige nhìn thấy hắn đang tự hỏi, còn nói thêm,“Muộn nhất sẽ không vượt qua sang năm ba tháng phân bắt đầu quay chụp, kế hoạch 2008 năm kỳ nghỉ hè phát hành, chúng ta phi thường có thành ý mời ngươi biểu diễn Tony - Stark.”

Tony - Stark không thể nghi ngờ là phi thường xuất sắc siêu cấp anh hùng, nếu đặt ở hai đến ba năm trước, Matthew thật sẽ tiếp xuống đến, nhưng hiện tại nha, hay là thôi đi.

Nguyên bản, Matthew cho rằng Rachel - McAdams sẽ mang đến một bộ có thể khiến hắn cảm thấy hứng thú phim, nói cái gì cũng không có nghĩ đến, Rachel - McAdams thế nhưng cùng Marvel dính líu cùng một chỗ .

Một chuyến này chỉ có thể thất vọng mà về .

“Xin lỗi, Kevin.” Matthew không tưởng lãng phí lẫn nhau thời gian, trực tiếp cự tuyệt,“Ta đối biểu diễn siêu cấp anh hùng không có hứng thú.”

Biểu diễn siêu cấp anh hùng điện ảnh, bị vai diễn định hình cơ hồ là tất nhiên, liền tính không bị định hình, cũng sẽ đối biểu diễn mặt khác loại hình ảnh hưởng tạo thành rất lớn phản đối ảnh hưởng, cơ hồ sở hữu thành công siêu cấp anh hùng điện ảnh đều sẽ mang đến như vậy hậu quả.

Về phần thất bại siêu cấp anh hùng điện ảnh, xem xem George - Clooney biểu diễn Batman thất bại kia vài năm, Ben Affleck đến hiện tại còn không có hoãn qua kình......

Phim thất bại tạo thành đả kích đầy đủ cự đại, phim thành công lại không khả năng cho hắn như vậy ngôi sao tuyến đầu mang đến vượt qua mặt khác loại hình phim chỗ tốt.

Nếu hắn biểu diễn Tony - Stark, phim đại bán mà nói, vô cùng có khả năng bị Iron Man này một nhân vật hạn chế trụ, biểu diễn mặt khác loại hình đại chế tác phim, phương diện này khả năng muốn nhỏ hơn nhiều.

Tại ích lợi không sai biệt lắm dưới tình huống, hắn vì cái gì muốn lựa chọn phiêu lưu cự đại cái kia?

Hắn hiện tại là có được cự đại box office kêu gọi lực đương hồng ngôi sao tuyến đầu, thuận lợi mà nói còn có thể thử xem trèo lên siêu cấp cự tinh vị trí, cũng không phải tân nhân hoặc là gặp phải không đường có thể đi ngôi sao.

Liền tính [ Iron Man ] có thể giống từng như vậy đạt được cự đại thành công, sau đó Marvel thuận lợi tổ kiến Avengers, hắn cũng thành không được chân chính siêu cấp cự tinh, chỉ có thể trở thành hạn định điều kiện hạ Marvel cự tinh, triệt để bị trói tại Marvel này chiếc tương lai giới vũ trên thuyền.

Lại nói, hắn này nhân tuy rằng không văn hóa, cũng không nghệ thuật phẩm vị đáng nói, càng đối cố lộng huyền hư điện ảnh cười nhạt, nhưng ngẫm lại tương lai khả năng sẽ giới vũ hận thượng đại nhân vật phản diện, nháy mắt hứng thú thiếu thiếu.

Từng nhìn thấy cái kia Ngân Hà giới vũ đoàn, hắn đối Marvel điện ảnh hứng thú nháy mắt biến thành số âm, đến sân bay tiểu học sinh hẹn đánh nhau cùng đương nhiệm nộ xé tiền nhiệm, lại cũng không muốn nhìn Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh .

Kevin Feige không nghĩ tới, Matthew thái độ như thế kiên quyết, nguyên bản hắn nghĩ có Rachel - McAdams đảm đương người tiến cử, có lẽ song phương có thể xâm nhập nói chuyện, sau đó lại đi đối mặt khó trị người đại diện.

Matthew rất sớm phía trước liền cùng Helen - Hermann thảo luận qua, chung quy từng siêu cấp anh hùng điện ảnh có bao nhiêu hỏa bạo, chỉ sợ cũng là Marvel các đại lão cũng sẽ không so với hắn càng rõ ràng, Helen - Hermann lúc ấy lý do thoái thác, lại thêm này vài năm chính hắn tại Hollywood tự mình cảm thụ, đối với biểu diễn siêu cấp anh hùng điện ảnh thật sự là hứng thú thiếu thiếu.

Nếu hắn giống hiện tại tiểu Robert - Downey...... Không, cho dù là Nicolas Cage như vậy, tiếp được [ Iron Man ] tuyệt đối ưu việt lớn hơn chỗ hỏng.

Nhưng lấy hắn hiện tại già vị, căn bản không cần [ Iron Man ].

Cứ việc hắn là điển hình thương nghiệp điện ảnh ngôi sao, lại là vẫn duy trì cao cách điệu ngôi sao, biểu diễn truyện tranh siêu cấp anh hùng điện ảnh, dứt khoát rất thương bức cách .

Đại minh tinh bức cách, cùng tiền tài trực tiếp liên hệ.

Siêu cấp anh hùng điện ảnh khả năng mang đến cao thu nhập, biểu diễn mặt khác điện ảnh cũng kém không được, một khi bức cách hạ thấp , muốn lấy đến cao nhất thương nghiệp đại ngôn hợp đồng liền khó .

Phiêu lưu cùng ích lợi căn bản không thành tỉ lệ thuận.

Trừ phi ích lợi lớn đến có thể triệt để áp qua phiêu lưu......

Liền tại Matthew nghĩ như vậy thời điểm, Kevin Feige còn nói thêm,“Trước không cần vội cự tuyệt hảo sao?” Hắn mở ra túi công văn, lấy ra một phần văn kiện, đẩy đến Matthew trước mặt,“Này bộ phim chế tác phí tổn dự toán 1 ức 4000 vạn dollar, đã xác định do Jon Favreau đạo diễn, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, nữ chính sẽ sử dụng ngươi bằng hữu Rachel - McAdams.”

Loại này điều kiện không có khả năng đả động Matthew, Matthew không có mở miệng, chuẩn bị cáo từ.

Kevin Feige còn nói thêm,“Matthew, Nicolas Cage cùng Tom - Cruise đều tỏ vẻ qua đối với này nhân vật yêu thích, muốn biểu diễn Tony - Stark......”

Matthew trong lòng thở dài, Kevin Feige đây là tại mượn Nicolas Cage cùng Tom - Cruise cất cao này bộ phim cùng Iron Man nhân vật này.

Về phần Nicolas Cage cùng Tom - Cruise có phải hay không chân cảm thấy hứng thú, ai biết được.

“Nhưng Marvel giải trí tạm thời từ chối hai người kia.” Kevin Feige có vẻ thành ý mười phần,“Tony - Stark này nhân vật chính, giàu có, soái khí, khôi hài, lại có mị lực, muốn cho người trẻ tuổi thích phải hắn, chỉ có ngươi mới có thể làm được.”

Lời này nghe vào tai tương đương có thành ý, Matthew lại không cảm giác thành ý ở nơi nào, có lẽ hiện tại Marvel giải trí thật tương đối khó khăn, có lẽ là muốn tận khả năng tiết kiệm tài chính, cũng có lẽ là chuẩn bị lưu đến đối mặt người đại diện khi lại bàn, Kevin Feige mà nói thủy chung không có đề cập tối có thể đại biểu thành ý kia phương diện.

Kevin Feige còn muốn tiếp tục nói, Matthew nâng tay ngăn lại hắn, nói,“Kevin, ta xem qua liên quan Iron Man truyện tranh, đối với này nhân vật có lý giải.”

“Kia càng tốt !” Kevin Feige không buông tha bất cứ cơ hội, này bộ phim đối với hắn đối Marvel đều quá trọng yếu , ai cũng gánh vác không được thất bại phiêu lưu, một khi thất bại mà nói, toàn bộ Marvel kế hoạch liền muốn đẩy ngã lần nữa đến, bởi vậy hắn còn nói thêm,“Một Iron Man độc giả, biểu diễn Iron Man......”

“Kevin !” Matthew lại nói đánh gãy, dứt khoát trực tiếp hỏi,“Marvel giải trí chuẩn bị vì ta trả giá bao nhiêu thù lao?”

Những lời này do chính hắn nói ra, tựa hồ rất không thích hợp, nhưng nơi này không có người khác, liền hắn cùng Kevin Feige, hơn nữa hắn cũng dần dần thói quen Tây phương thức trực lai trực khứ.

Nếu Marvel giải trí có thể mở ra 20+20 thù lao, kia phiêu lưu cùng ích lợi cũng liền thành tỉ lệ thuận , không phải là không thể suy xét này bộ [ Iron Man ], cùng lắm thì diễn hoàn này một bộ kiếm được tuyệt bút Mĩ kim, thừa dịp bị vai diễn ảnh hưởng không phải đặc biệt thâm khi, cùng Marvel nói bye bye.

Mấy ngàn vạn dollar ích lợi, đủ để cho hắn tạm thời che dấu đối giới vũ không thoải mái.

Nói trắng ra là, hắn đối với điện ảnh không động tâm, nhưng đối tiền động tâm.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 480: Tiền Tài Động Nhân Tâm

Thù lao là Kevin Feige tối không tưởng tại ban sơ tiếp xúc trung liền đề cập , hôm nay Matthew nói ra, lại không cách nào lảng tránh.

Nếu suy xét qua Nicolas Cage, còn cùng Tom - Cruise tiến hành bước đầu tiếp xúc, sau đó tìm tới Matthew, Kevin Feige cùng hắn ở chế tác đoàn đội, liền suy xét qua mời đại bài ngôi sao thù lao vấn đề.

Tuy rằng Marvel giải trí bên trong yêu cầu tận khả năng tiết kiệm tài chính cùng hạ thấp dự toán phí tổn, đặc biệt là diễn viên phí tổn thanh âm vẫn rất mãnh liệt, nhưng Kevin Feige rất rõ ràng, làm chân chính thuộc về Marvel giải trí đệ nhất bộ siêu cấp anh hùng điện ảnh [ Iron Man ], thật sự là quá trọng yếu , giống Matthew như vậy box office hồng tinh, không thể nghi ngờ có thể đại đại hạ thấp phiêu lưu.

“Thù lao phương diện, ta có thể cam đoan không thua kém ngươi tại [ Cướp biển vùng Caribbean 2] lấy đến con số.” Kevin Feige nhìn Matthew liếc nhìn, lại bổ sung một câu,“Cụ thể chúng ta có thể cùng ngươi người đại diện tế đàm.”

Hắn tâm lý điểm mấu chốt là 2000 vạn dollar, nhưng hiện tại khẳng định không thể nói như vậy, hơn nữa 2000 vạn dollar mà nói, còn muốn thuyết phục công ty ban giám đốc.

Matthew không tưởng tại đây hạng mục bên trên lãng phí quá nhiều thời gian, được liền được, không được hắn liền triệt.

Duy nhất có thể khiến hắn buông xuống thành kiến , cũng chỉ có tiểu tiền tiền.

Bởi vậy, hắn không lại che lấp, nói,“Kevin, ta không tưởng lãng phí của ngươi thời gian, thù lao phương diện liền nói thẳng .”

Kevin Feige gật gật đầu.

Matthew công phu sư tử ngoạm,“Thù lao phương diện, ta muốn 2000 vạn dollar cơ bản thù lao......”

Kevin Feige tâm tại chìm xuống, đương nhiên hắn biết đây là Matthew bình thường thân giới.

“Còn có 20% toàn cầu box office tiền kỳ phân thành !” Matthew theo lý đương nhiên nói.

Không có 20+20 thù lao, hắn đáng giá đi một chuyến siêu cấp anh hùng điện ảnh nước đục?

“20+20?” Kevin Feige tâm trầm đến đáy cốc.

Này điều kiện dứt khoát rất quá đáng, đừng nói là Marvel giải trí ban giám đốc, cho dù là hắn đều không khả năng đáp ứng.

Nhưng Matthew mà nói rõ ràng chưa nói xong, tiếp tục nói,“Ta nghe nói Marvel mấy năm gần đây vốn lưu động tương đối khẩn trương? Ta có thể hướng [ Iron Man ] này bộ phim chú tư 2000 vạn dollar, thù lao hai ngàn vạn dollar cũng có thể tương đương đến phim đầu tư bên trong, nói vậy này 4000 vạn dollar có thể giảm bớt các ngươi tài chính áp lực.”

Hắn lại bổ sung một câu,“Ta còn muốn đảm nhiệm người sản xuất.”

Tuy nói cơ hội không lớn, Matthew vẫn là tính toán thử một lần, vạn nhất có thể thành công đâu?4000 vạn dollar đầu tư ích lợi phân thành, lại thêm 20% toàn cầu box office tiền kỳ phân thành, hắn nằm mơ đều có thể cười đi ra.

Như vậy tính mà nói, ích lợi đủ để triệt tiêu phản đối ảnh hưởng .

Thực ra, Matthew còn tưởng nói về sau Marvel mỗi bộ siêu cấp anh hùng điện ảnh, hắn đều có ưu tiên đầu tư quyền, bất quá như vậy điều kiện rất quá đáng, Marvel giải trí căn bản không có khả năng đáp ứng.

Chỉ là đầu tư [ Iron Man ], còn có như vậy điểm khả năng.

Kevin Feige tâm trực tiếp rơi vào địa để, bỗng nhiên phát hiện hôm nay trận này đối thoại, chủ đạo quyền hoàn toàn bị Matthew - Horner chưởng khống , từ bắt đầu cự tuyệt, đến khẩu khí thoáng thả lỏng, lại đến đàm luận thù lao, cuối cùng khai ra điều kiện, một bước tiếp một bước, một khâu nối một khâu......

Người này không phải bình thường lòng tham a.

Hắn trong lòng thở dài, Marvel giải trí vì sao cùng Tom - Cruise đạt bất thành nhất trí, bởi vì Tom - Cruise chẳng những khai ra siêu cao thù lao phân thành, còn muốn đảm nhiệm phim chế tác nhân, giống như [ Mission Impossible ] hệ liệt như vậy, đem khống phim chỉnh thể hướng đi.

Đây là Marvel giải trí dù có thế nào đều không thể nhận .

Matthew ngồi không nhúc nhích, trong lòng phi thường rõ ràng, khả năng tính phi thường nhỏ, ban sơ hắn là thật sự muốn cự tuyệt, bất quá nghĩ đến Marvel siêu cấp anh hùng hệ liệt điện ảnh cự đại ích lợi, khó tránh khỏi không đỏ mắt, cho nên thử muốn thử xem có thể hay không phân một ly canh, dù cho Marvel cự tuyệt , hắn cũng không bất cứ tổn thất.

Chung quy hắn ban sơ muốn cự tuyệt .

Nói đến nơi đây, Kevin Feige đã không có đàm đi xuống tất yếu , Matthew đề này mấy điều kiện, căn bản không phải hắn hiện tại có thể làm chủ .

Dù cho Marvel giải trí xác thật vốn lưu động khẩn trương, này hạng mục càng xác thực đến nói căn bản chính là đánh cược.

“Ta không có cách nào khác lập tức trả lời ngươi.” Kevin Feige ăn ngay nói thật,“Ta sẽ đem ngươi điều kiện phản hồi về công ty.”

Nhiều mặt trù tính tài chính quay chụp, không thể nghi ngờ sẽ rơi chậm lại phiêu lưu, nhưng công ty ban giám đốc mới có thể quyết định.

Matthew đứng lên, lại thò tay cùng Kevin Feige cầm, không có lại nói phương diện này mà nói, trực tiếp cáo từ rời đi.

Kevin Feige nhìn theo Matthew đi ra quán cà phê đại môn, lại ngồi trở về.

Rachel - McAdams rất nhanh đi trở về, trước hướng quán cà phê đại môn bên kia nhìn nhìn, tiếp ngồi ở Kevin Feige đối diện, hỏi,“Đàm như thế nào?”

Kevin Feige lắc đầu,“Matthew muốn 2000 vạn dollar cộng thêm 20% toàn cầu box office phân thành.”

Nghe được này dạng điều kiện, Rachel - McAdams cũng không cảm giác ngoài ý muốn, ngược lại nói,“Matthew box office kêu gọi lực phi thường cường đại.”

“Không chỉ này mấy.” Kevin Feige còn nói thêm,“Hắn còn muốn đầu tư 4000 vạn dollar, đảm nhiệm phim người sản xuất.”

“Bốn ngàn vạn dollar?” Rachel - McAdams tiểu tiểu chấn kinh một chút, năm đó cái kia ngay cả ăn cơm đều thành vấn đề lâm thời diễn viên, thế nhưng dễ dàng liền có thể cầm ra bốn ngàn vạn dollar đến !

Kevin Feige cũng chuẩn bị đi, nói,“Có thời gian lại trò chuyện.”

Rời đi quán cà phê, đi ra thủy tinh chuyên môn phía trước, Kevin Feige còn nhìn Rachel - McAdams liếc nhìn, Matthew - Horner khai ra thù lao điều kiện quá mức hà khắc, phỏng chừng công ty sẽ không đáp ứng, nếu không thể đưa tới Matthew - Horner này nam chính, Rachel - McAdams này nữ chính cũng liền không có bất cứ tất yếu .

Có lẽ có thể suy xét đổi nữ chính , giống Gwyneth - Paltrow như vậy nữ tinh, độ nổi tiếng càng cao, có thể mang đến tài nguyên cũng càng nhiều.

Bên kia, Matthew đã đi tới Thiên Sứ trù tính công ty.

“Đại khái chính là như vậy.”

Ngồi ở thoải mái trên sô pha, hắn đại khái đem cùng Kevin Feige gặp mặt quá trình nói một lần,“Ngươi cảm giác ta khai ra điều kiện thế nào?”

Helen - Hermann thò tay nâng viền đen kính mắt,“Không cần đầu tư, kia chỉ biết gia tăng không sợ phiêu lưu.”

Matthew tùy ý gật đầu, chỉ như gió thoảng bên tai, hắn biết [ Iron Man ] từng đại bán qua, Helen - Hermann không biết a.

“20+20 điều kiện liền đủ rồi.” Helen - Hermann rất chăm chú nói,“Chỉ cần [ Iron Man ] toàn cầu box office có thể đạt tới [ Smith vợ chồng ] tiêu chuẩn, ngươi một bộ phim liền có thể nhập trướng một ức dollar trên đây, ta với ngươi nói qua được kia vài siêu cấp anh hùng điện ảnh phản đối hiệu ứng, có thể ném tới một bên.”

Matthew đương nhiên biết một ức dollar đại biểu cho cái gì hỏi,“Marvel giải trí sẽ đáp ứng sao?”

Helen - Hermann nhàn nhạt nói,“Tỷ lệ không vượt qua 5%.”

Từng tiểu Robert - Downey thù lao là bao nhiêu tới? Matthew không có tương quan ký ức, bất quá lấy tiểu Robert - Downey hiện tại kia không xong trạng huống, Marvel giải trí tìm tới hắn mà nói, phỏng chừng liên 100 vạn dollar đều phải hảo hảo suy xét một phen.

Một ức dollar con số rất đả động nhân, không chỉ là Matthew, Helen - Hermann cũng động tâm, nàng trầm mặc tự hỏi một đoạn thời gian, nói,“Ta nếm thử cùng Marvel giải trí tiếp xúc dưới, xem tình huống lại định.”

Matthew nhìn nàng một cái, hơn một năm phía trước, Helen - Hermann còn cùng hắn giải thích siêu cấp anh hùng điện ảnh phản đối ảnh hưởng, hiện tại liên tưởng đến một ức dollar con số này, lập tức đem kia vài ném tới sau đầu, thật sự là thấy tiền sáng mắt.

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi gãi đầu, Helen - Hermann cho tới nay không phải đều là hình dáng này sao? Hắn thấy tiền sáng mắt, Helen đồng dạng như thế, cho nên ngưu tầm ngưu, mã tầm mã hai người, tài năng hợp tác thời gian dài như vậy, đến hiện tại cũng không có giải tán chia tay tính toán.

Lại nói, trừ kia vài cao nhất các phú hào, có mấy người đều nhìn thấy một ức dollar không động tâm? Không buông tay một ít cũng không phải đặc biệt trọng yếu nguyên tắc?

“Có thể.” Matthew thuận miệng nói,“Đàm không đến siêu cao thù lao, liền buông tay hảo.”

Giống hắn này đẳng cấp ngôi sao cùng thương nghiệp đại chế tác kịch tổ đàm phán, mặt khác tất cả đều là hư , chỉ có tiền tài thù lao chân thật nhất.

Phương thức tốt nhất, không hơn đầu tư Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh, nhưng một điện ảnh ngôi sao muốn chen vào nhất tuyến đại chế tác đầu tư, phi thường không dễ dàng, cho dù là cường thế như Tom - Cruise, cũng bất quá chỉ có thể đầu tư chính mình diễn viên chính phim, cho dù là như vậy, gần nhất còn cùng trường kỳ cùng hắn hợp tác Paramount ảnh nghiệp huyên rất không thoải mái.

May mà Marvel vừa mới khởi bước, đừng nói cùng lục đại so , cho dù là hai ba tuyến điện ảnh công ty cũng so ra kém.

Vậy thì đợi đẳng xem có hay không cơ hội .

Matthew trở lại Horner trang viên chuyên môn để người tra xét, Marvel giải trí bây giờ còn không thuộc về Walt Disney, đẳng bị Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh phiến đầu thêm Disney thành bảo ấn ký, phỏng chừng Marvel cũng liền sẽ không khuyết thiếu tài chính .

Một người lực lượng chung quy hữu hạn, cho dù là hắn như vậy đại minh tinh cũng không ngoại lệ.

Hắn cũng tưởng chưởng khống Hollywood, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, nhưng tại hôm nay này thương nghiệp xã hội, Hollywood sớm bị phần đông ích lợi tập đoàn chia cắt hoàn tất.

Động người khác bánh ngọt, hậu quả có thể tưởng tượng rồi sau đó.

Đừng nói là ích lợi tối thượng tư bản tập đoàn , cho dù là chính hắn, nếu có nhân xúc động hắn lợi ích, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Hollywood chung quy là giới kinh doanh.

Theo sau, Matthew tạm thời đem Iron Man nam chính sự phóng tới một bên, hoàn toàn giao cho Helen - Hermann đi đàm, đàm băng cũng không có gì gọi là, hắn thì lấy đến Akiva - Goldsman sửa đổi sau tân bản I Am Legend kịch bản, trừ nghiên cứu cùng nghiền ngẫm nhân vật ngoài, còn thường xuyên chạy đi kịch tổ tại Warner nhà sản xuất văn phòng, cùng đạo diễn Guillermo - Del - Toro trao đổi.

Dựa theo Hollywood độc lập giới điện ảnh biểu diễn phương thức, vì biểu hiện đối với như vậy một hồi kịch một vai coi trọng, vì giống vài người nào đó triển lãm chính mình xâm nhập nghiên cứu, đối mặt như vậy một nhân vật, Matthew hẳn là đem chính mình một mình nhốt tại một địa phương, thể hội cái loại này thâm thâm cô độc cùng tịch mịch.

Nhưng Matthew không có làm như vậy, cũng không tưởng làm như vậy, độc lập giới điện ảnh kia một bộ không thích hợp hắn.

Ở trong mắt hắn, còn có đạo diễn Guillermo - Del - Toro trong mắt, đây chính là một bộ thương nghiệp điện ảnh nam chính, cùng này đem chính mình bức điên, còn không bằng đi New York thực địa xem xem.

Matthew muốn đi New York , mĩ võng công khai tái bên chủ sự đã gửi qua bưu điện đến chính thức thư mời, trừ tham dự tái sau mĩ võng tiệc tối, hắn còn đem đảm nhiệm nữ đan quán quân trao giải khách quý.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 481: Siêu Cấp Thét Lên

Bởi muốn đảm nhiệm mĩ võng nữ đan quán quân trao giải khách quý, Matthew tại nữ đan vòng chung kết tiến đến phía trước, chạy tới New York, hơn nữa đúng giờ xuất hiện ở Arthur - Ashe sân bóng.

Tiến vào sân bóng, tại Rolex Bắc Mĩ thị trường tổng giám cùng đi dưới, hắn trước cùng tổ ủy hội nhân câu thông một phen, sau đó đi một gian phòng thay quần áo, phòng thay quần áo trung có Rolex vì hắn lượng thân đặt làm tây trang cùng với trọng yếu nhất Rolex đồng hồ vàng.

“Thi đấu kết thúc về sau.” Tổ ủy hội quan viên lúc này đối Matthew nói,“Trao giải phía trước có một đoạn chuẩn bị thời gian, đầy đủ ngươi lại đây đổi mới quần áo.”

Matthew gật gật đầu, nói,“Cám ơn.”

Hiện tại là chín tháng sơ, New York thời tiết không tính rất mát mẻ, hắn hôm nay lại đây mặc áo Tennis, mang mũ Tennis, một bộ phi thường hưu nhàn trang điểm.

Tổ ủy hội quan viên lại nhắc nhở vài câu, rất nhanh ly khai phòng thay quần áo.

Rolex thuê tạo hình sư, lại đây nhìn Matthew liếc nhìn, sau đó lấy đến một khoản kinh điển Rolex Submariner đồng hồ, Matthew phi thường phối hợp, kế tiếp mang ở trên tay trái.

Hắn cầm Rolex đại ngôn phí, đương nhiên muốn phối hợp Rolex làm quảng cáo.

Đừng nói đồng hồ , hắn hôm nay xuyên áo Tennis cùng mang mũ Tennis, cũng là Rolex cung cấp lần này mĩ võng đặc biệt kỷ niệm khoản, Rolex làm tái hội chủ nhà tài trợ chi nhất, vương miện nhãn hiệu tương đương bắt mắt.

Thực ra Mercedes Benz cũng tại hắn lần này New York hành trung chen một chân, Matthew đi đến New York sau, Benz công ty lập tức vì hắn cung cấp chiếc xe, hắn tại New York sở hữu hành trình, đều sẽ sử dụng Benz ô tô.

Benz phương diện gần nhất có tiếp xúc qua Helen - Hermann, đại khái là Matthew đại ngôn hai năm nay, Benz G cấp xe việt dã lượng bán hàng năm kéo lên quan hệ, Benz muốn cùng hắn tiến hành càng thêm xâm nhập hợp tác.

Đặc biệt là theo hắn tuổi tăng trưởng, hình tượng càng thêm thành thục, Benz cố ý khiến hắn đồng thời đại ngôn kỳ hạm xe hình.

Đồng thời, Benz phương diện đã minh xác tỏ vẻ, sẽ tài trợ hắn diễn viên chính I Am Legend.

Lần này New York hành, vốn chính là thương nghiệp hoạt động, Matthew quanh thân bị dày đặc thương nghiệp khí tức vòng quanh, bất quá nhìn chung mà nói, hắn đại ngôn thương phẩm không phải rất nhiều, Helen - Hermann tại đại ngôn lựa chọn thượng tương đối cẩn thận, bất cứ khả năng tổn hại đến hình tượng hoặc là ảnh hưởng bức cách phẩm bài, đều sẽ trực tiếp từ chối.

Matthew rất rõ ràng, theo bức cách tăng lên, không dùng được quá dài thời gian, hắn công khai ăn mặc nơi ở, tất cả đều sẽ bị thương nghiệp sở thẩm thấu.

Nhưng hắn bản nhân cũng không phản cảm, chung quy này không cần chính hắn ra tiền túi.

Cho dù là đến hiện tại, Matthew đều nhớ rõ lần đầu tiên đi thảm đỏ khi quẫn bách, khi đó vì mua một thân coi như không có trở ngại trang phục đạo cụ, không thể không hướng Thiên Sứ trù tính công ty vay tiền.

Trở thành đại minh tinh sau, có thể mặc mang mấy trăm vạn dollar thậm chí hơn một ngàn vạn dollar, lại không dùng tiêu phí một dollar.

Đoạn thời gian trước, hắn cùng Charlize - Theron thông điện thoại khi, liền nghe nàng từng nhắc tới, làm Oscar ảnh hậu cùng Dior cuối cùng người phát ngôn, Charlize - Theron đoạn thời gian trước đến New York tham gia một đại hình hoạt động, đi thảm đỏ khi toàn thân trên dưới mặc thêm vào cùng một chỗ cao tới 800 vạn dollar.

Dựa theo Charlize - Theron thuyết pháp, lúc ấy nàng trang sức châu báu tổng cộng giá trị cao tới 450 vạn dollar, nhưng này mấy châu báu đều là Cartier cho nàng mượn dùng vào tuyên truyền ; Nàng hoá trang cùng váy dài đều là do Dior tài trợ , kiểu tóc là New York một nhà nổi tiếng salon miễn phí tạo ra, trên chân giày còn lại là đến từ Givenchy đưa tặng lễ vật.

Theron chính mình một phân tiền đều không dùng ra, là có thể mặc giá trị vượt qua 800 vạn dollar phục sức cùng châu báu lóng lánh thảm đỏ.

Nếu có nhân hỏi đại minh tinh rất thích sao? Matthew sẽ nói cho hắn, vượt qua tưởng tượng thích !

Muốn tiền có tiền, muốn danh có danh, muốn lợi có lợi, mỗi xuất hiện ở một địa phương, phảng phất thế giới trung tâm như vậy.

Tương đối đến nói, Matthew tự nhận là tại Hollywood ngôi sao tuyến đầu trong thuộc về tương đối đê điệu .

Cho nên, hắn người nào cũng không mang, một người đi lên Arthur - Ashe sân bóng ghế khách quý.

Arthur - Ashe sân bóng bên trong nhân rất nhiều, cơ hồ sắp ngồi đầy , có lẽ là tennis cuộc thi cùng bóng đá linh tinh bất đồng, sân bóng tương đối im lặng, không có cái loại này giọng người ồn ào cảnh tượng.

“Di......”

Matthew còn chưa ngồi xuống, phía trước truyền đến một nữ hài thanh âm,“Mụ mụ, này nhân thường xuyên với ngươi xuất hiện ở một biển quảng cáo thượng ai.”

Nghe được này thanh thúy giọng trẻ con, Matthew ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, một nhìn qua đại khái tầm ba mươi tuổi tóc nâu nữ nhân, mang theo một sáu bảy tuổi tiểu cô nương ngồi ở hắn chỗ ngồi bên cạnh.

Tiểu cô nương chính chớp mắt nhìn về phía bên này, sáng sủa con ngươi bên trong, phảng phất cất giấu tinh tinh như vậy.

Này hai người hắn đều nhận thức, này phiến chỗ ngồi thuộc về Rolex chuyên khu, nữ nhân cùng hắn giống nhau là Rolex người phát ngôn, siêu cấp người mẫu Cindy - Crawford.

“Hải, Cindy.” Matthew đi qua, trước cùng Cindy - Crawford chào hỏi, tiếp lại đối tiểu cô nương nói,“Ngươi hảo a, Kaia, chúng ta lại thấy mặt.”

Tiểu cô nương nhìn chằm chằm Matthew mặt nhìn hội, quay đầu hỏi Cindy - Crawford,“Mụ mụ, ta nhận thức hắn sao?”

Cindy - Crawford cười nói,“Ngươi quên sao? Hắn cùng mụ mụ cùng nhau chụp qua chiếu.” Nàng ngẩng đầu nhìn hướng Matthew, nói,“Tiểu hài tử trưởng mau, dễ dàng vong sự, đừng để ý.”

Matthew vội vàng nói,“Không quan hệ.”

Hắn cùng với Cindy - Crawford nữ nhi gặp qua số lần thêm vào cùng một chỗ đều thấu không đủ một bàn tay, Kaia - Gerber không nhớ rõ hắn rất bình thường.

Matthew ngồi xuống, Kaia - Gerber liền ngồi tại hắn cùng Cindy - Crawford trung gian.

“Ngươi gọi Matthew?” Tiểu cô nương nháy hảo kỳ mắt to hỏi.

“Ân.” Matthew gật đầu.

Kaia - Gerber nghiêng đầu, hỏi,“Chúng ta phía trước thật gặp qua sao?”

“Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi khi......” Matthew khoa tay múa chân một độ cao,“Ngươi mới như vậy cao.”

“Úc......” Kaia - Gerber đung đưa thân thể,“Trách không được ta nhớ không được đâu.”

Nói tới đây, nàng đột nhiên đứng lên, chỉ sân tennis kêu lên,“Các nàng đi ra ! các nàng đi ra !”

Matthew cũng thấy được, đợt này mĩ võng đánh vào nữ đan vòng chung kết hai danh tuyển thủ đi vào sân bóng, nhìn qua tựa hồ muốn chuẩn bị nhiệt thân.

Bởi vì đảm nhiệm trao giải khách quý quan hệ, hắn cũng có lý giải, đánh vào năm nay mĩ võng vòng chung kết là Maria - Sharapova cùng Justine Henin.

Người sau hắn không lý giải, giới hạn ở biết danh tự; Người trước tương đối đến nói bao nhiêu có điểm ấn tượng, đặc biệt là nàng dáng người, cùng Elena - Boyar có vài phần giống nhau.

“Ngươi cảm giác ai có thể thắng?” Kaia - Gerber hỏi.

Matthew không đáp lại, hỏi ngược lại,“Ngươi cảm giác đâu, Kaia?”

Kaia - Gerber ngồi xuống, cắn một căn đầu ngón tay, nói,“Henin ! ta thích Henin !”

Matthew hảo kỳ, lại hỏi,“Ngươi biết tennis?”

“Đương nhiên !” Kaia - Gerber nhăn mũi, nói,“Bốn giải Grand Slam ta tất cả đều đến hiện trường xem qua.”

Bên cạnh Cindy - Crawford lúc này chen vào nói nói,“Ta thường xuyên mang Kaia nhìn một ít thi đấu cùng catwalk.”

“Ngươi thật hạnh phúc a.” Matthew đối tiểu cô nương nói,“Có như vậy hảo mụ mụ.”

Nghe nói như thế, Cindy - Crawford không khỏi cười lên, bị một Hollywood đại minh tinh khích lệ, nàng vẫn là rất có cảm giác thành tựu .

Matthew lại cùng Cindy - Crawford hàn huyên vài câu, đề tài cơ bản đều tập trung tại Kaia - Gerber trên người, có thể nhìn ra được đến, Cindy - Crawford rất yêu chính mình nữ nhi, hơn nữa cố ý vô tình tại bồi dưỡng hun đúc nàng.

Từ tiểu nữ hài lời nói gian, Matthew cũng nghe được ra đến, so với đại bộ phận bạn cùng lứa tuổi, nàng kiến thức rộng rãi, cũng không luống cuống.

Loại này gia đình mang đến ưu thế phi thường rõ ràng, thậm chí Matthew có thể tưởng tượng, nếu Kaia - Gerber tương lai muốn tại giới văn nghệ hoặc là giới người mẫu phát triển mà nói, khẳng định sẽ tương đương thuận lợi.

“Uy, Matthew !” Kaia - Gerber lúc này nói,“Ngươi còn chưa trả lời ta đâu, ngươi cho rằng ai sẽ thắng?”

Phía dưới nơi sân trong, thân xuyên tennis váy Maria - Sharapova cùng Justine Henin đã bắt đầu nhiệt thân , Sharapova hai điều đại chân dài lắc lư qua lại, dị thường bắt mắt.

“Ta cho rằng Maria - Sharapova sẽ thắng.” Matthew cấp ra cùng Kaia - Gerber tương phản đáp án.

Kaia - Gerber trừng lớn ánh mắt, hỏi,“Vì sao?”

Matthew đối với tennis nhận thức, giới hạn ở đến New York sau từ báo chí bên trên lý giải, hắn nghĩ nghĩ, chỉ Sharapova nói,“Ngươi không nhìn đi ra sao?”

“Cái gì a?” Kaia - Gerber thẳng lắc đầu.

“Sharapova càng cao càng tráng a !” Matthew nghĩ đến hôm qua mới ở trên báo chí xem qua văn chương, nói,“Hôm nay nữ tử tennis nam tính hóa cùng lực lượng hóa xu thế phi thường rõ ràng, lực lượng cường người càng dễ dàng thắng lợi.”

Kaia - Gerber tuổi chung quy tiểu, sửng sốt một hồi, kéo dưới Cindy - Crawford tay áo, hỏi,“Mụ mụ, là như thế này sao?”

“Ân.” Cindy - Crawford nhẹ nhàng gật đầu,“Matthew nói được không sai.”

Nàng nhẹ giọng nói,“Cho nên, gần nhất hai năm, lớn nhỏ Williams chiến tích càng ngày càng tốt, bởi vì các nàng tăng mạnh lực lượng huấn luyện, phương diện này ưu thế cự đại. Ngược lại giống Hingis như vậy tương đối thuần túy kỹ thuật hình nữ tuyển thủ, rất khó lại đánh ra đến.”

Matthew vừa nghe, Cindy - Crawford rõ ràng đối tennis có điều nghiên cứu, dứt khoát chuyển đề tài, để tránh rụt rè.

Nếu là anh thức bóng đá mà nói, hắn cùng người trò chuyện một ngày đều có đề tài, tennis hay là thôi đi.

Thi đấu tới gần bắt đầu, đại khái hiện trường trực tiếp cắt vào , Matthew nhìn thấy có máy quay phim màn ảnh chuyển tới bên này, không lại cùng Cindy - Crawford cùng Kaia - Gerber mẹ con nói chuyện phiếm, bày ra một bộ phi thường khốc tạo hình.

Tựa như hắn phía trước nhìn NBA như vậy, Hollywood các ngôi sao thường xuyên cọ trọng yếu cuộc thi nhiệt độ, này mấy cuộc thi cũng vui vẻ với Hollywood ngôi sao tiến đến, thường thường sẽ cấp tốt nhất chỗ ngồi.

Này có thể đạt thành song thắng hiệu quả.

Tennis phương diện bốn giải Grand Slam, đặc biệt là mĩ võng, cũng không phải là từ nhỏ chính là giải Grand Slam, mà là ngạnh sinh sinh tuyên truyền mở rộng đi ra .

“A......”

Liền tại hắn miên man suy nghĩ thời điểm, một tiếng nữ nhân gầm rú truyền tới, nguyên lai thi đấu chính thức bắt đầu.

Matthew hướng sân bóng nhìn lại, Sharapova phản chụp hồi cầu, lại là một tiếng vang lên triệt thiên không tiếng rống nổ vang.

“A !”

Này tiêu hồn rít the thé chấn triệt toàn trường, dứt khoát có thể hù chết người.

Hắn bên cạnh Kaia - Gerber thậm chí bịt kín lỗ tai.

Theo sau, Sharapova rít the thé không ngừng, hoàn toàn là muốn khiến ở đây sở hữu nam nhân đều nghe cứng rắn tiết tấu.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 482: Ta Thích Ngươi

Sắc trời hoàn toàn hắc xuống dưới, Arthur - Ashe sân bóng đèn đuốc sáng trưng, trận này nữ đan vòng chung kết ác chiến, đã tại siêu cao decibel rít the thé cùng vô số nam người xem trong dày vò, đi tới cuối cùng.

“A......”

Bén nhọn tiêu hồn tiếng kêu trung, Sharapova đang chụp trừu kích, tựa hồ nhận đến tiếng kêu quấy nhiễu, lại tựa hồ tiếng gọi này nhanh hơn cầu tốc, Henin hồi cầu sa lưới, Sharapova bảo vệ chính mình phát bóng cục.

Này đồng thời cũng là đệ nhị bàn bàn mạt điểm, tỉ số ngừng lại ở lục so tứ, Sharapova lấy tổng điểm số 2-0 chiến thắng Henin, lấy xuống đợt này Giải quần vợt Mỹ Mở rộng nữ đan quán quân.

Sharapova quỳ tại cứng rắn địa cầu trên sân khóc không thành tiếng, còn tại vì chính mình thứ hai Grand Slam quán quân kích động không thôi.

“Không công bình !” Kaia - Gerber nhìn trên sân bóng Nga đại dương mã, thay Henin minh bất bình,“Trận đấu này không công bình, này Sharapova tác tệ, nàng nhất định là cố ý kêu , quấy nhiễu người khác !”

Matthew không có nói tiếp, có vẻ tennis quy tắc bên trong không có quy định tuyển thủ kích cầu khi không thể kêu to.

“Hảo, Kaia.” Cindy - Crawford đánh gãy Kaia - Gerber nói nhỏ,“Đừng oán giận .”

Kaia - Gerber bĩu môi, trừng trên sân bóng Sharapova, nàng chung quy vẫn là hài tử.

Lúc này có công tác nhân viên đi tới, đến gần Matthew bên cạnh, thấp giọng nói,“Horner tiên sinh, ngươi nên làm chuẩn bị .”

Matthew gật gật đầu, đứng lên cùng công tác nhân viên ly khai chỗ ngồi khu, xuyên qua chuyên môn thông đạo, đi tới phòng thay quần áo, tạo hình sư đơn giản vì hắn xử lý một chút kiểu tóc, đẳng Matthew thay chính trang, lại đưa lại đây một khối tân Rolex đồng hồ.

Đây là xứng chính trang đồng hồ.

Đi ra ngoài sau, Matthew hội hợp Rolex một vị tuyên truyền người phụ trách, đi tới đi thông cứng rắn địa cầu trường xuất khẩu phụ cận, phụ trách trao giải nhân ngoại trừ hắn ra, còn có Mĩ quốc tennis hiệp hội danh dự hội trưởng.

Có người lại đây cuối cùng một lần nói lưu trình, vị kia danh dự hội trưởng phụ trách nói lời khấn, Matthew phụ trách đem cúp giao đến Sharapova trong tay.

Cứng rắn sân tennis thượng tại dựng trao giải đài, Matthew đứng ở xuất khẩu phụ cận kiên nhẫn đợi.

Rolex tuyên truyền người phụ trách đi đến hắn bên cạnh, chỉ chỉ lễ nghi tiểu thư bưng quán quân cúp, nhắc nhở nói,“Ống tay áo chúng ta chuyên môn thiết kế cắt qua, so bình thường hơi đoản một đoạn, ngươi trao giải khi thân tay trái, khiến đồng hồ ngay mặt hướng màn ảnh.”

Matthew gật đầu,“Ta biết.”

Trao giải điển lễ một bước tiếp một bước tiến hành, đầu tiên là cấp Henin trao giải, sau đó Sharapova đứng ở lĩnh thưởng trên đài, Matthew cùng kia vị Mĩ quốc tennis hiệp hội danh dự hội trưởng cùng nhau đi ra ngoài.

Đứng ở bưng lấy quán quân cúp lễ nghi tiểu thư bên cạnh, Matthew thân thể ưỡn thẳng tắp, tuy rằng hiện trường có vượt qua hai vạn danh người xem, nhưng hắn sớm thành thói quen cùng loại trường hợp, trên mặt thủy chung treo mê người nhất tươi cười, đương vị kia Mĩ quốc tennis hiệp hội hội trưởng đại thanh chúc mừng Sharapova thời điểm, cũng theo hiện trường người xem cùng nhau vỗ tay.

“Chúc mừng Sharapova !” Hiện trường người chủ trì lớn tiếng nói,“Hiện tại là thuộc về Maria - Sharapova thời khắc.”

Tay hắn duỗi hướng Matthew bên này, Matthew từ lễ nghi tiểu thư chỗ đó tiếp nhận quán quân cúp, vài bước đi đến Sharapova trước người, lễ tiết tính cùng Sharapova ôm một chút.

“Chúc mừng.” Hắn dựa theo thiết lập hảo lộ số, thân cánh tay trái lộ ra trên cổ tay Rolex, đem nữ đan quán quân cúp đưa tới Sharapova trong tay, nói,“Ngươi hôm nay rất xuất sắc .”

Sharapova tiếp nhận cúp, lại không có xem, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Matthew, tựa hồ không nghĩ tới hắn là trao giải khách quý như vậy.

Matthew chú ý tới Sharapova ánh mắt, loại này ánh mắt hắn rất quen thuộc, qua lại chạy thông cáo thời điểm, hắn kia vài đáng tin fan điện ảnh chính là như vậy nhìn hắn .

Chẳng lẽ vị này tân khoa mĩ võng nữ đan quán quân cũng là hắn fan điện ảnh?

“Cám ơn.” Sharapova tiếng Anh nói được rất lưu loát, nàng cúi đầu mắt nhìn quán quân cúp, đột nhiên hạ giọng đối Matthew nói,“Ta thích ngươi hôm nay trang điểm.”

Matthew nhìn Sharapova, một thân cao tiếp cận 1m9 nữ hài, đột nhiên nói ra lời kiểu này, cái loại này tương phản rất quái dị.

Ngắn ngủi hai câu đối thoại, nhìn qua cùng mặt khác cuộc thi trao giải không có bất cứ phân biệt, Sharapova lập tức ôm quán quân cúp, đi tới vị kia người chủ trì bên cạnh, nhận hắn phỏng vấn.

Matthew đưa ra cúp, cũng tại trước màn ảnh lượng qua Rolex đồng hồ, hôm nay nhân nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, duy nhất ngoài ý muốn, chính là gặp một tennis ngôi sao fan điện ảnh.

“Ta thích ngươi hôm nay trang điểm?”

Đây là cái gì ý tứ? Matthew nhìn về phía Sharapova, hôm nay Sharapova chính là một thanh xuân mỹ thiếu nữ......

Ngắn gọn phỏng vấn hoàn tất sau, trao giải điển lễ như vậy kết thúc, trao giải đài một đám người hướng về sân bóng thông đạo bên kia đi, Matthew cố ý rơi vào mặt sau, cùng Sharapova đi tới cùng nhau.

Đi vào sân bóng thông đạo, Matthew hoãn hai bước, cùng Sharapova sóng vai đồng hành,“Vừa rồi chưa kịp nói, ta thực thích ngươi trên sân bóng khí phách chơi bóng phong cách.”

“Phải không?” Sharapova lộ ra vài phần kinh hỉ,“Thật sao?”

Matthew rất chăm chú nói,“Có thể cho ta nhất trương ngươi chơi bóng khi ảnh kí tên sao?”

Hai người lúc này đi tới thông đạo T hình giao lộ, bọn họ phòng thay quần áo cũng không tại cùng trắc, Sharapova dẫn đầu dừng lại cước bộ, bưng lấy quán quân cúp, trên mặt tất cả đều là hưng phấn, nói,“Chúng ta trao đổi ! ta vẫn đều muốn của ngươi ảnh kí tên đâu !”

“Hảo ! không thành vấn đề.” Matthew xòe tay,“Ta không mang ảnh chụp.”

Sharapova ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Matthew,“Ta cũng không có mang.”

Matthew lúc này nhìn thấy Sharapova bên kia trên hành lang, có rất nhiều nhân đi tới, tựa hồ là nàng giáo luyện, người nhà cùng trợ thủ linh tinh .

Hắn nhanh chóng nói,“Muốn hay không như vậy, ngươi theo ta nói dưới của ngươi điện thoại, chờ ngươi bận rộn qua này trận ta với ngươi liên hệ.”

Sharapova tưởng cũng không có tưởng, liền báo ra một chuỗi con số, quay đầu mắt nhìn càng ngày càng gần đám người, tựa hồ không quá yên tâm, hỏi,“Ngươi nhớ kỹ sao?”

Matthew lặp lại một lần kia chuỗi con số, lại khoa tay múa chân gọi điện thoại thủ thế, cuối cùng nói,“Chờ ta điện thoại, Maria.”

“Ân.” Sharapova tầng tầng lên tiếng, thừa dịp mặt sau một đám người còn không có qua đến, lại một lần nói,“Ta thật sự rất thích ngươi hôm nay trang điểm.”

Nói xong, nàng thoải mái ngắm Matthew liếc nhìn, quay đầu hướng tới nhóm người kia đi, sau đó rơi vào đến sung sướng chúc mừng hải dương trong.

Matthew đứng ở chỗ này nhìn mười mấy giây, xoay người hướng về chính mình phòng thay quần áo đi, vừa đi vừa tự hỏi nên thế nào đi làm, Sharapova xem ra là hắn fan điện ảnh không thể nghi ngờ, bất quá......

Tiến vào phòng thay quần áo, hắn đổi về chính mình quần áo, tháo xuống Rolex đồng hồ, giao cho Rolex công tác nhân viên, bất quá quần áo chuẩn bị mang đi, lấy di động ra bấm gọi một điện thoại, hỏi,“Elaine, ngươi lý giải Maria - Sharapova sao?”

Elena - Boyar hôm nay là TMZ cao tầng,TMZ như vậy bát quái trang web, mục tiêu không chỉ là giải trí ngôi sao, thể dục ngôi sao đồng dạng là bọn họ tích cực bạo liêu đối tượng.

Điện thoại bên kia nói một câu, Matthew cắt đứt, kiên nhẫn đợi lên, chờ hắn rời đi Arthur - Ashe sân bóng, lên một chiếc Benz xe hơi, Elena - Boyar điện thoại đánh lại đây.

Matthew cùng Elena - Boyar ở trong điện thoại hàn huyên vài phút, đại khái có điều lý giải sau, thu hồi di động, cúi đầu tự hỏi lên đến.

Dựa theo Elena - Boyar thuyết pháp, Maria - Sharapova bởi toàn bộ thiếu nữ thời kỳ đều tại vô vị huấn luyện trung vượt qua, là phi thường khát khao lãng mạn nữ hài, mà nàng sau lưng, có một tương đương không phải bình thường phụ thân, vừa có thấy xa, lại rất thế lực.

Sharapova phụ thân năm đó bán đi sở hữu gia sản, mang theo Sharapova từ Nga đi đến Mĩ quốc luyện tập tennis, sau đó tạo nên mười chín tuổi tiện tay nắm hai Grand Slam tennis nữ tinh, nhưng hắn bởi vì tại nữ nhi trên người đầu nhập quá nhiều, muốn lấy đến siêu cao hồi báo, thêm tuổi trẻ Sharapova tại tennis giới bên trong ngoại hình điều kiện xuất chúng, cho nên muốn khiến Sharapova tìm một có thể khiến nàng cùng hắn danh lợi song thu bạn trai.

Này mấy không hẳn 100% chân thật, bất quá TMZ bên trong tư liệu, vẫn là có tương đương độ tin cậy .

Ô tô tiến vào Manhattan khách sạn bãi đỗ xe ngầm, Matthew không có lập tức xuống xe, đối trên phó điều khiển Braun - Williams nói,“Giúp ta hỏi thăm dưới Sharapova ở tại nào một đống khách sạn.”

Chờ hắn lên lầu vào căn hộ, Braun - Williams bên kia đã có tin tức.

Matthew cũng không có thay quần áo, đứng ở căn hộ phòng khách bên cửa sổ, nhìn Flushing công viên phương hướng, Sharapova vào ở khách sạn liền tại bên kia, nói vậy đêm nay sẽ là một điên cuồng chúc mừng đêm không ngủ.

Hắn ấn xuống micro, tìm đến căn hộ quản gia, khiến hắn liên hệ một vị nhiếp ảnh sư, liền tại gian phòng bên trong, quay chụp mấy tấm hắn mặc trao giải khi kia bộ chính trang ảnh chụp, từ giữa tuyển vừa lòng nhất nhất trương, tại ngay mặt cùng mặt trái phân biệt ký lên chính mình danh tự.

Nếu Sharapova muốn kí tên chiếu, kia liền tự mình cho nàng đưa nhất trương quá khứ hảo.

Nữ ngôi sao, VS siêu mẫu...... Một sức sống mười phần tennis mỹ thiếu nữ có vẻ cũng không sai.

Matthew hạ quyết tâm, tự hỏi một hồi, lại đem khách sạn quản gia kêu tiến vào, cẩn thận phân phó một phen, đây là New York cao nhất khách sạn chi nhất, chỉ cần khách nhân cần lại trả được giá, bọn họ có thể cung cấp khá nhiều phục vụ.

Xác thực điểm đến nói, tại đây thương nghiệp quốc gia bên trong, có tiền chính là đại gia.

Matthew cự ly đứng đầu phú hào còn rất xa xôi, bất quá trong tay tiền, đủ để làm rất nhiều chuyện .

Đương nhiên, hắn sẽ không ngốc đến mức khiến người đi bắt cóc Sharapova.

Matthew lập chí phải làm một thủ pháp hảo thị dân.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn rất có kiên nhẫn, giống như là săn bắn hồ ly hunter.

Quản gia lúc này gõ cửa tiến vào, cung kính nói,“Tất cả đều liên hệ hảo.”

“Hảo.” Matthew đem chuẩn bị tốt tiêu phí đưa cho quản gia, nói,“Bao lâu có thể đến?”

Quản gia lập tức trả lời,“Mười lăm phút sau đến.”

Matthew gật gật đầu,“Hảo.” Hắn đứng ở trước gương lớn, nhìn nhìn trên người trao giải khi chính trang, tiếp lấy di động cùng ảnh chụp, lại đối quản gia nói,“Chúng ta đi thôi.”

Quản gia vi Matthew kéo ra cửa phòng, phía trước dẫn đường, Matthew biên triều thang máy gian đi, biên tướng Sharapova dãy số ghi tạc điện thoại di động thượng.

Úc võng trao giải thượng, Thụy Sĩ công chúa Hingis từng dùng lời như vậy câu dẫn phi ngư Thorpe.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 483: Chinh Phục

“Cụng ly !”

Khách sạn cự đại yến hội thính bên trong, một thân hình cao lớn Nga nam nhân giơ lên chén rượu, lớn tiếng nói,“Khiến chúng ta cùng nhau chúc mừng Maria ! chúc mừng ta nữ nhi !”

“Cụng ly !”

Mười mấy người đồng thời nâng chén, tiếp thượng vàng hạ cám hướng Sharapova nói lên một ít chúc mừng mà nói.

Lấy đến mĩ võng nữ đan quán quân, đối với bất cứ tennis vận động viên đến nói, đều là đáng giá ăn mừng sự tình, Sharapova từ thắng hạ thi đấu đến hiện tại, thủy chung bị vây ở phấn khởi trạng thái, trở về sau cũng uống vài chén rượu, dù sao không phải công chúng trường hợp, khiến đáng chết Mĩ quốc pháp luật gặp quỷ đi hảo.

Nàng lại là một ly Champagne vào bụng, cảm giác say dần dần đi lên, khuôn mặt đều đỏ.

Yến hội thính bên trong còn tại huyên náo, vây quanh tại Sharapova bên cạnh nhân dần dần thiếu, nàng phụ thân Sharapov lúc này tìm lại đây.

“Ta nhìn thấy ngươi cùng Matthew - Horner cùng một chỗ nói chuyện?”

Nghe được Sharapov câu hỏi, Sharapova chẳng những không có phủ nhận, ngược lại mi phi sắc vũ,“Hôm nay thật sự là thật lớn kinh hỉ a !”

Nàng bắt lấy Sharapov cánh tay vừa lắc lư vừa nói,“Tổ ủy hội thế nhưng thỉnh Matthew đến vì ta trao giải, ta thật là vui ! đây là ta tối có kỷ niệm ý nghĩa một quán quân !”

Sharapov vỗ Sharapova một chút,“Ngươi hiện tại là mĩ võng quán quân, phải chú ý hình tượng !”

Sharapova còn tại hoảng,“Ngươi cũng không phải không biết, ta thích nhất ngôi sao chính là Matthew - Horner nha......”

“Các ngươi trò chuyện cái gì ?” Sharapov trong đầu, đã nhớ tới Matthew là Hollywood nhất tuyến đại minh tinh.

“Ân......” Sharapova không có giấu diếm, nói,“Matthew nói hắn là của ta fan bóng đá, muốn của ta ảnh kí tên, vừa lúc ta cũng muốn hắn , liền nhiều hàn huyên một hồi.”

Sharapov nghĩ nghĩ, nói,“Hắn muốn, cho hắn hảo.”

Đoạn thời gian trước hắn xem qua giải trí tin tức, giống như Matthew - Horner đan bộ thù lao đã đến 2000 vạn dollar .

“Ta trở về liền tuyển hảo.”

Sharapova từ hưu nhàn áo khoác trong túi áo trước lấy di động ra, lại móc ra nhất trương nàng thi đấu khi ảnh chụp, này tấm ảnh chụp là nàng tỉ mỉ chọn lựa , tuyệt đối được cho là nàng sở hữu thi đấu ảnh chụp trung xinh đẹp nhất nhất trương.

Di động không hề có điềm báo chấn động lên, Sharapova nhìn thoáng qua, là xa lạ dãy số.

Nàng đem ảnh chụp tạm thời giao cho Sharapov bảo quản, chạy đến yến hội thính tương đối im lặng trong góc hẻo lánh, chuyển được điện thoại, vừa đối với microphone nói một câu, nguyên bản liền phi thường phấn khởi trên mặt, nháy mắt trở nên càng thêm phấn khởi.

Nói không bao lâu, nàng liền vội vã chạy trở về.

“Có chuyện?” Sharapov nhìn thấy nữ nhi tựa hồ có điểm không quá bình thường,“Ai đánh điện thoại?”

Sharapova không ngừng tại phụ thân trước mặt đung đưa di động,“Là Matthew ! Matthew đánh cho ta điện thoại ! hắn lập tức liền muốn lại đây !”

Nàng kéo lên Sharapov liền đi,“Nhanh lên ! hắn lập tức liền đến !”

Sharapov không nói gì, đi theo Sharapova mặt sau, vừa Sharapova hưng phấn thanh âm có chút lớn, yến hội trong sảnh có vài nhân cũng theo đi ra.

Nhưng bọn họ kỳ quái là, Sharapova cha con hai không có xuống lầu, ngược lại đi tầng cao nhất.

Đi tầng cao nhất làm cái gì? Khách sạn tầng cao nhất là sân phơi, còn có phi cơ trực thăng lên xuống bình, ai không có việc gì sẽ chạy tầng cao nhất thổi gió đêm?

Sharapova kéo phụ thân chạy thượng đèn đuốc sáng trưng tầng cao nhất, ẩn ẩn nhìn thấy trên bầu trời có ngọn đèn tại tiếp cận, sau đó động cơ tiếng nổ vang dần dần truyền tới.

Tại nàng mặt sau, rất nhiều người cũng lục tục xuất hiện ở đỉnh trên lầu, khi cuối cùng một người lên tầng cao nhất khi, đã có thể nhìn thấy trên bầu trời một chiếc phi cơ trực thăng tại chậm rãi rơi xuống.

“Người nào đến?” Mặt sau người đều phi thường hảo kì.

“Ba ba ! Matthew ! Matthew !” Sharapova chỉ phi cơ trực thăng, lớn tiếng nói,“Matthew đến !”

Sharapov nâng tay che ở trước mặt, để tránh phi cơ trực thăng cánh quạt mang lên gió mạnh thổi đến ánh mắt, từ kẽ tay trong, có thể rõ ràng nhìn thấy một chiếc màu trắng cỡ trung phi cơ trực thăng đang tại hướng mái nhà trên sân bay hạ xuống.

Này Matthew - Horner thật lớn bút tích a ! hắn nói thầm một câu, bất quá thanh âm hoàn toàn bị động cơ tiếng nổ vang che đậy .

Sharapova căn bản không có quản mặt sau Sharapov, dù cho gió mạnh nghênh diện thổi tới, một đôi mắt cũng tĩnh đến lớn nhất, nhìn kia giá màu trắng phi cơ trực thăng rơi vào trên sân bay.

Phi cơ trực thăng cửa mở ra, có người từ mặt trên nhảy xuống, chính là vài giờ trước mới vì nàng trao giải Matthew.

Ở trên phi cơ thời điểm, Matthew liền thấy được Sharapova, nhảy xuống phi cơ, lập tức sải bước qua, Sharapova liền đứng ở một đám người phía trước, kim sắc tóc dài đơn giản xắn lên một đuôi ngựa, hưu nhàn quần bò phác thảo một đôi chiều dài kinh người chân.

Trừ phía sau đứng cái kia trung niên nam nhân, Sharapova hoàn toàn là hạc trong bầy gà.

Matthew đi đến Sharapova trước mặt, hướng nàng vươn ra một bàn tay, cực kỳ thân sĩ nói,“Maria, ta có thể vinh hạnh mời ngươi cùng du New York sao?”

Sharapova một tay che ngực, tựa hồ kích động nói không ra lời.

“Ta có thể vinh hạnh mời Sharapova tiểu thư cùng du New York sao?” Matthew lại lặp lại một lần.

“Ân !” Sharapova rốt cuộc phản ứng lại đây, vội vội vàng vàng gật đầu,“Ân ! ân ! ân......”

Matthew thoáng nâng lên vươn ra tay kia, Sharapova mang theo vài phần kích động, đem chính mình tay đặt ở mặt trên.

“Đợi đã !”

Tiếng gió cùng động cơ trong tiếng, có nam nhân thanh âm ẩn ẩn truyền tới, Matthew nhìn thấy cái kia dáng người so Sharapova còn muốn cao trung niên nam nhân hướng bên này đi tới.

Sharapova cũng quay đầu lại, thấy được phụ thân nhanh chóng tiếp cận.

Nàng lại quay đầu, nhìn nhìn Matthew cùng phi cơ trực thăng, lại quay đầu nhìn về phía Sharapov, bỗng nhiên lo lắng phụ thân ngăn cản chính mình......

Matthew rất có ánh mắt, trước đi về phía trước hai bước, chủ động kéo ra một điểm cùng Sharapova cự ly, này trung niên nhân là ai, từ trên thân cao đã có điều phỏng đoán.

Phi cơ trực thăng không chỉ là lấy đến làm lãng mạn .

Sharapov đem trong tay kia tấm ảnh chụp đưa cho Sharapova, mắt nhìn phi cơ trực thăng, cùng với đứng ở phi cơ trực thăng phía trước Matthew, vỗ nhẹ nhẹ Sharapova phía sau lưng một chút, nói,“Đi thôi.”

“Ân !” Sharapova hỉ miệng cười xem, cầm chính mình ảnh chụp kí tên đi đến Matthew trước mặt, kéo lại hắn cánh tay, có chút khẩn cấp,“Chúng ta đi thôi.”

Matthew mang theo Sharapova lên phi cơ trực thăng, đối phía trước điều khiển viên khoa tay múa chân thủ thế, sau đó cầm ra một bộ tai nghe, mang tại Sharapova trên lỗ tai, động cơ cự đại tiếng nổ vang trung, phi cơ trực thăng thăng vào đêm không.

Đây là một chiếc xa hoa khách dùng phi cơ trực thăng, qua cất cánh giai đoạn sau, khoang ngồi bên trong tạp âm nhỏ rất nhiều, ngồi ở người ở bên trong bình thường nói chuyện trao đổi không có vấn đề.

Matthew dẫn đầu lấy xuống tai nghe, Sharapova cũng hái xuống.

“Này......” Nàng đem ảnh chụp kí tên đưa cho Matthew,“Đây là ngươi muốn , cho ngươi.”

Matthew tiếp nhận đến xem liếc nhìn, nói,“Maria, đây là ta năm nay thu đến trân quý nhất lễ vật.” Hắn cẩn thận đem ảnh chụp bỏ vào tây trang lý túi trong,“Ta nhất định sẽ hảo hảo trân quý.”

Nhìn thấy hắn như vậy quý trọng, Sharapova cười đến đặc biệt vui vẻ.

“Xin lỗi......” Matthew đột nhiên nói,“Ta chuẩn bị tốt ảnh chụp quên ở trong khách sạn , chờ chúng ta du lãm hoàn New York cảnh đêm, cùng đi lấy?”

Hắn vỗ dưới phi cơ trực thăng cửa cabin, nói,“Có nó tại, rất nhanh .”

“Ân.” Sharapova gật đầu,“Ta nghe ngươi.”

“Maria, ngươi ngồi bên này.” Matthew chỉ chỉ đối diện tới gần cửa sổ vị trí,“Từ nơi này có thể nhìn thấy New York cảnh đêm.”

Phi cơ trực thăng vững vàng phi hành, Sharapova cũng đổi đến Matthew đối diện, từ cơ song xem đi xuống, New York đèn đuốc sáng trưng, Nghê Hồng lấp lóe.

“Ta luôn luôn không như vậy xem qua New York đâu.” Sharapova rất có hứng trí.

Matthew biết có một số việc cấp không được, mấy năm gần đây hắn coi như là có nhất định kinh nghiệm, chỉ cần trải đệm đúng chỗ, cuối cùng tự nhiên ngủ đến cừ thành.

Hắn liền ngồi ở trên phi cơ bồi Sharapova xem xét cảnh đêm, một mười chín tuổi nữ hài, vẫn là trường kỳ phong bế huấn luyện cái loại này, sức chống cự sẽ nhanh chóng hạ thấp.

Sharapova còn nói thêm,“Cảm giác rất đặc biệt.”

Matthew ghé sát vào một ít, hỏi,“Có phải hay không có loại toàn New York đều bị đạp ở dưới chân cảm giác?”

Sharapova không quá minh bạch Matthew lời này ý tứ, thu hồi ánh mắt, nghi hoặc nhìn về phía đối diện, Matthew chỉ chỉ Arthur - Ashe sân bóng phương hướng,“Ngươi hôm nay vừa chinh phục New York.”

“Nào có ngươi nói khoa trương như vậy.” Sharapova ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại rất cao hứng.

Hôm nay một chút phát sinh hai kiện có thể khiến nàng hưng phấn rất lâu sự, lấy đến mĩ võng nữ đan quán quân, còn quen biết Matthew - Horner.

Phi cơ trực thăng dọc theo sông Hudson vẫn bay đến cửa biển, sau đó tại Tự Do Nữ thần tượng phụ cận quay đầu, tiến vào Manhattan trên không, Sharapova nhìn phía dưới kiến trúc, thường thường liền sẽ hảo kỳ đặt câu hỏi.

“Đây là toàn New York tối cao một nhà dạ điếm.” Matthew chỉ một đống cao ốc đỉnh nói,“Ngươi bây giờ còn không đến uống rượu tuổi, chờ ngươi hai mươi mốt tuổi , ta mang ngươi đi bên trong ngoạn.”

Sharapova vội vội vàng vàng gật đầu,“Hảo a ! liền như vậy nói định.”

Matthew cười ứng xuống dưới, này mấy chức nghiệp vận động viên, so với trà trộn Hollywood kia vài nữ nhân, muốn đơn giản rất nhiều.

“Nhanh đến ta vào ở khách sạn .” Matthew nhìn về phía Sharapova, thử hỏi,“Muốn hay không chúng ta đi trước khách sạn, đi cầm ảnh chụp? Ngươi cho ta, ta lại chưa cho ngươi, tổng cảm giác băn khoăn.”

Này một đường bay qua đến, Sharapova đối Matthew hảo cảm độ không ngừng tăng lên, căn bản không có cự tuyệt ý tưởng, nói,“Hảo a.”

Matthew cầm lấy micro, nói cho điều khiển viên về khách sạn, phi cơ trực thăng chậm rãi hạ xuống, không đến mười phút, liền vững vàng rơi vào Manhattan khách sạn tầng cao nhất trên sân bay.

Hạ phi cơ trực thăng, Matthew kéo Sharapova đi lên thang máy đi đến hắn vào ở tầng.

“Chính là nơi này .” Matthew đứng ở xa hoa căn hộ trước cửa phòng.

Sharapova thủ vẫn bị hắn kéo, lại không có tránh thoát ý tứ, hảo kỳ hỏi,“Như thế nào không mở cửa? Quên mang thẻ phòng ?”

Matthew cười nói,“Ta cho ngươi chuẩn bị một kinh hỉ.”

Nói xong, cũng không đợi Sharapova đáp lời, hắn liền đẩy ra căn hộ song khai cửa phòng.

Theo cửa phòng một chút đại khai, Sharapova trừng lớn ánh mắt, không tự cư bịt kín miệng, kích động không kiềm chế được.

Cả phòng đều là hoa tươi, đều là nàng thích hoa hồng đỏ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 484: Mười Phần Sai

Hoa hồng, là mỗi nữ nhân trong lòng nóng cháy mộng, nó tại nữ nhân trong mộng lặng lẽ nở rộ, ngọt ngào lại lãng mạn, nó mị hoặc và mĩ lệ tại nữ nhân xem ra e lại không có vật gì khác có khả năng cùng.

Này một đêm, hoa hồng mị lực tại Sharapova trong lòng kéo dài không suy, thậm chí quấn quanh nhất sinh nhất thế, trở thành một loại tình kết.

Hoa hồng, nó không phải tình yêu đá thử vàng, nhưng nó đích xác là chất xúc tác.

Đặc biệt là đối một mười chín tuổi lại tràn ngập lãng mạn ảo tưởng nữ hài đến nói.

Ngày hôm sau sáng sớm, Sharapova khởi đặc biệt sớm, hai tay ôm đầu gối ngồi ở phòng khách trên thảm, nhìn cả phòng hoa hồng, cả người đều bị mùi hoa bao vây lại, không khỏi rơi vào say mê bên trong.

Tựa như tối hôm qua kia lãng mạn điên cuồng một đêm khiến nàng say mê như vậy.

Nhưng Matthew không nghĩ như vậy.

Hắn rửa mặt hoàn tất, đi ra phòng vệ sinh, nhìn thấy Sharapova ngồi ở chỗ kia, trong lòng thở dài, này không xong một đêm a.

Matthew nguyên bản tưởng tượng thực hảo.

Bởi thường niên kiện thân cùng bảo trì vận động, lại thêm trời sinh quan hệ, hắn nội tiết tố phân bố tràn đầy, sức sống mười phần, qua lại vô luận là Rachel - McAdams, vẫn là Jessica - Alba, đều không là thế lực ngang nhau đối thủ, mỗi một lần đều phải thoáng thu , nhưng ngày hôm qua nhìn thấy Sharapova sau, hắn nguyên bản nghĩ, Sharapova nhân cao mã đại, lại là làm chức nghiệp thể dục người nổi bật, nếu có thể đem nàng thu phục, tất nhiên là một hồi kinh thiên động địa chiến tranh.

Đặc biệt là Sharapova trên sân thi đấu kia tiêu hồn rít the thé, dứt khoát rung động nhân tâm, vang tận mây xanh, có thể phát ra loại này tiếng rống nữ nhân, khẳng định không phải bình thường.

Ban sơ, hắn còn lo lắng Sharapova rít the thé hay không sẽ truyền khắp toàn bộ tầng, như vậy hắn vi Sharapova làm này một ra, tuyệt đối sẽ nháo dư luận xôn xao.

Nhưng mà, tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực lại rất tàn khốc.

Hắn hao hết tâm tư đả động Sharapova, bắt đầu xâm nhập trao đổi sau mới phát hiện, chính mình chẳng những sai lầm, hơn nữa mười phần sai.

Ai có thể tưởng tượng, Sharapova nằm ở chỗ đó, bất động không đáp lại không lên tiếng, giống như là......

Matthew tại trong đầu tìm đã lâu, mới tìm được một thích hợp từ hình dung, tựa như “Ếch chết” Như vậy.

Hắn căn bản không thể tưởng tượng, trên sân thi đấu tiếng kêu có thể thẳng đến phía chân trời Sharapova, thế nhưng so hũ nút còn hũ nút.

Đây là hắn đến Bắc Mĩ tới nay không xong nhất một đêm, cũng xác định về sau không có khả năng lại có so này càng không xong .

Thượng Đế a...... Jesus a...... Satan a...... Phật Tổ a...... Ngọc Hoàng đại đế a......

Matthew đem đầy trời thần phật nguyền rủa một lần, trong lòng là luôn luôn không có qua hối hận...... Không, là hối hận ! biết vậy chẳng làm a !

Hắn người này, làm việc rất ít hối hận, biết vậy chẳng làm càng là cực kỳ hiếm thấy.

Nhưng hôm nay buổi sáng, Matthew thật hối hận , không nên nhìn trên sân thi đấu Sharapova, liền ảo tưởng nàng rít the thé có thể truyền khắp toàn bộ tầng, lại càng không nên làm ra lớn như vậy bút tích, thông đồng thượng Sharapova.

Này không xong tột độ một đêm a !

Phòng khách trên thảm, Sharapova ngồi ở chỗ kia, ánh mắt sớm từ hoa hồng chuyển tới Matthew trên người, kia giống như đá cẩm thạch điêu khắc mà thành cường tráng đường cong, áo sơmi trắng cũng vô pháp che giấu rắn chắc cơ nhục, so với hoa hồng hảo xem nhiều lắm.

Còn có tối hôm qua...... Tối hôm qua kia một loạt lãng mạn.

Tuổi trẻ Maria - Sharapova cảm giác chính mình tìm đến chân ái.

Vừa nàng liền chú ý tới , Matthew đứng ở nơi đó, không nhúc nhích nhìn chính mình, ánh mắt liền không có từ trên người nàng dời đi qua một phân một hào, liền như vậy nhìn, đều nhìn xem ngẩn người ......

Rất rõ ràng, hắn trong mắt chỉ có chính mình.

Maria - Sharapova chưa từng có giống như bây giờ vui vẻ qua, tại thu hoạch Grand Slam quán quân ngày hôm sau, nàng lại thu hoạch tình yêu.

Nàng vốn tưởng cùng Matthew nói chuyện, nhưng nhìn thấy Matthew nhìn chính mình ngẩn người, cũng liền không có lên tiếng, lẳng lặng hai tay ôm đầu gối ngồi ở dày trên thảm, thưởng thức Matthew hảo xem dáng người cùng khuôn mặt.

Tựa như nam nhân đối nữ nhân như vậy, nữ nhân đối nam nhân ấn tượng đầu tiên, cũng là mặt cùng dáng người.

Bất đồng là, nữ nhân sẽ càng suy xét nam nhân thân gia cùng địa vị.

Này vốn là xem mặt cùng xem tài phú quốc gia a.

Vô luận là nào một hạng, Matthew đều có đầy đủ lực hấp dẫn.

Loạn thất bát tao suy nghĩ một đống lớn, lại ở trong lòng thổ tào một trăm lần a một trăm lần, Matthew phục hồi tinh thần, chỉ có thể nhận tối hôm qua sự thực, chung quy Maria - Sharapova còn tại đối diện ngồi đâu.

“Maria.” Matthew vẫn là rất có thân sĩ phong độ, này vài năm hắn kỹ xảo biểu diễn tiệm trưởng, biểu diễn tùy tay nhặt ra, thành thạo có thừa,“Đói bụng sao? Ta đi gọi bữa sáng.”

Sharapova nhìn Matthew, chỉ là cười, lại không nói chuyện.

Matthew đi qua, tại nàng trên trán nhẹ nhàng bắn một chút,“Nghĩ gì đâu?”

“A......” Sharapova chính say mê tại lãng mạn tình yêu trong ảo tưởng, phục hồi tinh thần, ngửa đầu nhìn Matthew, nói,“Ngươi nói cái gì?”

Matthew không khỏi lắc đầu cười cười, lại nói,“Ăn điểm tâm đi, ta đi muốn bữa sáng.”

Sharapova gật gật đầu,“Ân.”

Matthew đi thông tri căn hộ quản gia, Sharapova theo đi lên, đẳng Matthew muốn hoàn bữa sáng, từ phía sau tựa vào hắn trên người, nói,“Buổi chiều chúng ta cùng đi xem nam đan vòng chung kết đi?”

“Ân......” Matthew cố ý trầm ngâm một phen, sau đó nói,“Xin lỗi, Maria, ta hôm nay còn có mặt khác sự phải làm, muốn đi Rolex...... Ta là Rolex người phát ngôn, cùng bọn họ có hợp đồng muốn nói, e đi không được.”

Cùng Sharapova cùng đi Arthur - Ashe sân bóng, vẫn là nam đan vòng chung kết, đừng đùa.

Tuy rằng hắn hướng đến không để ý bát quái chuyện xấu truyền khắp toàn thế giới, nhưng đã quyết định không cùng Sharapova có lần thứ hai xâm nhập trao đổi .

Cái loại này không xong thể nghiệm, có một lần đều sẽ khiến hắn biết vậy chẳng làm, lại đến một lần mà nói rất đáng sợ.

Sharapova còn chìm đắm tại chính mình ảo tưởng trong, cũng không để ý, nói,“Ta cũng không nhìn nam đan vòng chung kết .” Nàng buông ra Matthew, lười biếng duỗi eo,“Trở về hảo hảo ngủ một giấc, gần nhất mệt chết.”

Hai người nói không vài câu, chuông cửa vang lên, Matthew qua mở cửa, có nhân viên tạp vụ đem bữa sáng đưa tới.

Cả phòng hoa hồng, toa ăn ra vào rất không có phương tiện, nhân viên tạp vụ đem bữa sáng bưng vào căn hộ trong phòng ăn, Matthew kéo Sharapova nếm qua điểm tâm, chuẩn bị đem nàng đưa trở về.

Sharapova cùng Matthew nhìn quen Hollywood nữ tinh bất đồng, lượng cơm ăn phi thường lớn, so với hắn ăn được đều phải nhiều.

“Phi cơ trực thăng là tối hôm qua thuê .” Matthew cũng không kiêng dè điểm này,“Rạng sáng liền đi , ta đã kêu xe đưa ngươi trở về.”

“Ta ngồi xe liền hảo.” Sharapova vừa ăn xong, lấy khăn ăn sát qua miệng, nhắc nhở Matthew,“Ta muốn gì đó ngươi còn chưa cấp đâu.”

Matthew sửng sốt một chút, tiếp nghĩ tới, vỗ vỗ trán, nói,“Xem ta, thiếu chút nữa quên, ngươi chờ, ta này liền đi cầm.”

“Ân.” Sharapova gật gật đầu.

Matthew tìm đến tối hôm qua chuẩn bị tốt ảnh kí tên, giao đến Sharapova trong tay, Sharapova trịnh trọng thu hảo, cùng Matthew ra căn hộ, cưỡi điện ảnh hạ đến khách sạn đại sảnh, một chiếc màu đen Benz xe hơi đã chờ ở cửa quay phía trước.

Mercedes Benz chuẩn bị cùng Matthew bắt đầu xâm nhập toàn phương vị hợp tác, phái khiển một chiếc kỳ hạm thương vụ xe hơi, tại Matthew vào ở khách sạn hai mươi bốn giờ đợi mệnh.

Ra khách sạn đại môn, có nhân viên tạp vụ kéo ra cửa xe, Sharapova không có lập tức lên xe, xoay người nhìn Matthew, một bộ lưu luyến không rời bộ dáng.

“Chúng ta lúc nào tái kiến a?” Nàng xem Matthew, lòng tràn đầy đều là chờ mong.

Matthew nhìn như rất chăm chú hồi đáp,“Chờ ta bận rộn xong mấy ngày này đi, ta cho ngươi gọi điện thoại.”

“Ân.” Sharapova gật gật đầu, xoay người chuẩn bị lên xe, đột nhiên lại xoay người lại,“Matthew......”

Liền tại Sharapova chuẩn bị lên xe thời điểm, Matthew đã nhận thấy được bên trái có người cầm máy ảnh, tựa hồ tại quay chụp bên này, bất quá hắn hướng đến không thèm để ý chính mình bát quái chuyện xấu, hơn nữa Helen - Hermann nói được cũng phi thường có đạo lý, bát quái chuyện xấu có thể cho ngôi sao đạt được độ hấp thụ ánh sáng, vẫn dừng lại tại truyền thông cùng công chúng tầm nhìn trong.

Cho nên, nhìn thấy Sharapova xoay người lại, khó bỏ khó rời bộ dáng, hắn lập tức tiến lên một bước, nhẹ nhàng hôn Sharapova một phát, vỗ vỗ nàng kia dày hữu lực lưng, nói,“Chờ ta điện thoại.”

Sharapova cũng nhận ra cẩu tử, lại căn bản không để ý, gật đầu ứng một tiếng, xoay người lên ô tô.

Màu đen Benz xe hơi chậm rãi chạy đi khách sạn cửa, chuyển vào thứ bảy đại đạo dòng xe cộ, gia tốc hướng phía trước phóng đi, rất nhanh biến mất không thấy.

Trên xe, Sharapova móc ra kia trương ảnh chụp kí tên, mặt trên Matthew một thân chính trang, chính là ngày hôm qua cho nàng trao giải khi mê người bộ dáng.

Nàng thích Matthew này phúc trang điểm.

Nhìn một hồi, Sharapova lật ra di động, trước tìm đến tối hôm qua Matthew đánh tới cái kia điện thoại, ghi tạc liên hệ nhân trên danh sách, sau đó đem ảnh chụp đặt ngang ở trên đùi, mở ra di động máy ghi hình, liên chụp mấy tấm.

Nàng quyết định , trở về liền đem này mấy ảnh chụp up lên đến cá nhân trên blog, khiến nàng fan bóng cùng nhau chia sẻ này phân vui sướng.

Matthew nhìn thấy có cẩu tử lái xe đuổi theo chiếc Benz kia, có còn tại đối với hắn chụp ảnh, cũng không để ý những người đó, xoay người vào khách sạn, cấp căn hộ quản gia đánh điện thoại, khiến khách sạn đi thu thập kia cả phòng hoa hồng.

Mấy ngày kế tiếp, hắn còn muốn chờ ở New York, không tưởng cùng cả phòng hoa hồng làm bạn.

Bất quá, hôm nay muốn làm cái gì đâu? Nguyên bản hắn là tính toán nhìn nam đan vòng chung kết , đánh vào vòng chung kết Thụy Sĩ bò sữa, là hắn từng liền biết tennis ngôi sao, cũng tưởng đi xem vị này Thiên Hoàng cự tinh phong thái.

Cự tuyệt Sharapova, lại đi Arthur - Ashe sân bóng liền không rất thích hợp .

Tuy rằng Sharapova nói không đi xem nam đan vòng chung kết , nhưng vạn nhất nàng đi, hai người lại đụng phải đâu? Chẳng phải là rất xấu hổ.

Cứ việc không tưởng cùng Sharapova có tiếp theo, như vậy mặt đối mặt xấu hổ vẫn là tốt nhất tránh cho.

Matthew đi đến tầng một đại sảnh nơi nghỉ ngơi, tính toán tọa một hồi, đẳng mặt trên thu thập xong căn hộ, trở về ngủ bù lại nói.

Vừa ngồi xuống không bao lâu, di động bỗng nhiên vang lên, Matthew nhìn thoáng qua, là Helen - Hermann.

“Hải, Helen.” Hắn chuyển được điện thoại,“Los Angeles còn chưa ra Thái Dương đi? Sớm như vậy đánh cho ta điện thoại.”

“Ta vừa ra Kennedy sân bay.” Helen - Hermann mà nói lại ra ngoài Matthew dự kiến,“Ngươi tại khách sạn đi? Ta đi tìm ngươi, chúng ta đi Marvel tổng bộ, bọn họ muốn với ngươi trực tiếp nói chuyện.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 485: Ta Bồi Thường Nổi

Màu đen Benz xe hơi rẽ lên Manhattan thứ năm đại đạo, từ một chuỗi dài danh phẩm điếm tiền khai qua, hướng tới Marvel giải trí tổng bộ ở 417 hào văn phòng chạy tới.

“Này chu, ta cùng Kevin Feige tiếp xúc qua hai lần.”

Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn một đường rút lui xa xỉ phẩm nhãn hiệu, Helen - Hermann đối ngồi tại bên cạnh Matthew nói,“Marvel giải trí phi thường kiên quyết cự tuyệt ngươi đưa ra 20+20 điều kiện, xác thực điểm đến nói, Marvel giải trí bên trong đại đa số cao tầng, liên 2000 vạn dollar thù lao đều không thể nhận.”

Nàng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Matthew,“Ta điều tra qua, Marvel giải trí tài chính có vấn đề, trừ phi chúng ta trên diện rộng hạ thấp thù lao, bằng không này nam chính......”

Helen - Hermann không có lại nói thêm, Matthew cũng hiểu được nàng ý tứ, nói thẳng,“Quên đi.”

Vốn hắn hứng thú liền không là rất lớn, không có đầy đủ lực hấp dẫn thù lao, buông tay nhân vật này hảo.

Helen - Hermann còn nói thêm,“Phỏng chừng Kevin Feige cùng ngươi tiếp xúc sau, Marvel giải trí cũng buông tay mời ngươi biểu diễn Iron Man kế hoạch, liền tại hai ngày trước, bọn họ giải trừ cùng Rachel - McAdams ký tắt hiệp nghị, quyết định sử dụng Gwyneth - Paltrow biểu diễn nữ chính.”

“Cùng ta có quan?” Matthew có điều phỏng đoán.

“Bao nhiêu có điểm quan hệ đi, chính yếu vẫn là Marvel tài chính vấn đề.” Helen - Hermann chi tiết giải thích nói,“Rachel - McAdams ký tắt trong hiệp nghị, thù lao là 250 vạn dollar.”

Nàng mở ra một bàn tay, lượng ra năm đầu ngón tay,“Gwyneth - Paltrow chỉ cần 50 vạn dollar. Cho nên, Marvel giải trí khởi động ký tắt trong hiệp nghị rời khỏi cơ chế, trả giá 25 vạn dollar thỉnh Rachel - McAdams rời đi, hơn nữa hậu tục có phóng viên hỏi, Marvel giải trí sẽ nói là Rachel - McAdams chủ động buông tay này một nhân vật.”

Matthew ý thức được Marvel giải trí khả năng so với hắn tưởng tượng còn muốn thiếu tiền, hỏi,“Marvel giải trí tài chính chỗ hổng rất lớn?”

“Marvel giải trí bản thân vốn lưu động không có vấn đề, này vài năm [ Spiderman ] hệ liệt cùng X-Men ba bộ khúc thị trường phản ứng vô cùng tốt, bọn họ truyện tranh nghiệp vụ tuy rằng chỉ có thể duy trì, nhưng bản quyền thu nhập tương đối khả quan.”

Helen - Hermann hiển nhiên cẩn thận điều tra qua Marvel giải trí tình hình gần đây,“Bất quá, này cũng chính là duy trì Marvel giải trí bản thân vốn lưu động cùng quay vòng không ra vấn đề, nếu từ giữa chen ra 1 ức 4000 vạn dollar tài chính dùng đến quay chụp chế tác [ Iron Man ], Marvel giải trí lập tức liền sẽ xuất hiện vấn đề, vạn nhất phim thất bại, rất có khả năng gặp phải chín mươi niên đại trung hậu kỳ khốn cảnh.”

Truyện tranh nghiệp từ thế kỷ trước chín mươi niên đại trung tiến vào băng hà thời kỳ, dần dần mặt trời sắp lặn, Matthew hai năm nay bao nhiêu nghe nói qua một ít, mặc kệ Marvel vẫn là DC, thực ra truyện tranh nghiệp vụ đều tại héo rút, xa xa so ra kém bảy tám mươi niên đại huy hoàng thời kỳ.

Không chỉ là truyện tranh nghiệp, thực ra Hollywood điện ảnh mấy năm nay cũng trì trệ không tiến, Bắc Mĩ địa khu tổng box office ngạch nhìn như dâng lên , nhưng kia là giá vé dâng lên kết quả, trên thực tế mỗi năm tiến vào rạp chiếu phim xem ảnh tổng đợt người là tại hạ hàng .

Dựa theo Matthew chính mình lý giải, hiện nay thời đại này, có thể để cho giải trí gì đó thật sự là nhiều lắm, tiêu thụ giả phân dòng không thể tránh khỏi.

Cho nên, Marvel giải trí mới tưởng trực tiếp đặt chân điện ảnh sản nghiệp, cùng với trò chơi đẳng càng nhiều sản nghiệp.

Matthew trong đầu lóe qua này mấy ý niệm, hỏi Helen - Hermann,“Marvel giải trí không nghĩ biện pháp dung tư sao?”

“Có a.” Helen - Hermann tiếp tục nói lên nàng lý giải đến tình huống,“Marvel giải trí vi [ Iron Man ] chế định 1 ức 4000 vạn dollar dự toán, nhưng này 1 ức 4000 vạn dollar chỉ là trên mặt giấy dự toán con số, bọn họ thông qua nhiều con đường gom góp đến bộ phận tài chính, nhưng cự ly 1 ức 4000 vạn dollar mục tiêu còn kém rất nhiều.”

Nàng cười cười,“Marvel giải trí cũng tưởng lấy Hollywood lục đại hình thức dung tư, nhưng bọn họ không phải lục đại, phía trước Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh có hai đại thành công hệ liệt, lại là Sony Columbia cùng hai mươi thế kỷ Fox sản xuất, Marvel có điều tham dự, lại cực ít,[ Iron Man ] là Marvel giải trí lần đầu tiên độc lập đặt chân điện ảnh sản nghiệp, tuyệt đại bộ phận người đều đối với bọn họ tin tưởng nghiêm trọng không đủ.”

Điểm này, Matthew có thể tưởng tượng đến, người khác căn cứ Marvel truyện tranh cải biên điện ảnh thành công là một chuyện, truyện tranh công ty tự mình vào sân chế tác điện ảnh hoàn toàn là một chuyện khác.

Nếu hắn không phải có tương quan ký ức, liền tính Marvel cầu đến hắn trên đầu, hắn cũng tuyệt đối không biết đầu tư như vậy công ty.

Sớm nhất Helen - Hermann cũng nói qua, trực tiếp đầu tư Marvel phiêu lưu quá lớn, này thực ra cũng là Hollywood trong nghề nhân sĩ chân thật hình dung.

Helen - Hermann còn nói thêm,“Không nói khác, Marvel giải trí cùng Paramount ảnh nghiệp gõ định [ Iron Man ] phát hành hiệp nghị, Marvel gom góp không đến tài chính, muốn từ Paramount này phát hành thương trên người kéo đầu tư, lại bị Paramount cự tuyệt , Kevin Feige còn tại du thuyết Paramount ảnh nghiệp cao tầng, dù cho cuối cùng Paramount ảnh nghiệp đầu tư, mức cũng sẽ không rất lớn.”

Matthew không nói thêm gì, chỉ là khiến Helen - Hermann tiếp tục nói tiếp.

“Marvel giải trí cũng tưởng qua từ ngân hàng hoặc là ngân sách hội vay tiền.” Helen - Hermann thấp giọng ho khan hai phát, lúc này mới nói,“Nhưng các loại đánh giá đều không rất xem hảo bọn họ, ngân hàng cùng ngân sách hội cự tuyệt trực tiếp vay tiền, yêu cầu Marvel giải trí lấy kì hạ tối nổi danh kia vài siêu cấp anh hùng bản quyền đến làm cầm cố.”

“Marvel không đồng ý?” Matthew hỏi.

Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu,“Từ Kevin Feige đến Stan Lee lại đến Avi Arad tất cả đều nhất trí phản đối, Marvel ở phương diện này thanh âm phi thường đồng bộ, bọn họ không tưởng nhìn thấy [ Spiderman ] cùng X-Men bi kịch lại một lần nữa trình diễn.”

Matthew mơ hồ nhớ rõ,[ Spiderman ] cùng X-Men trở thành sau này Marvel cự đại vết sẹo.

“Nguyên lai là như vậy.” Hắn lý giải này mấy, nói,“Cho nên, Marvel giải trí cự tuyệt của ta thù lao điều kiện, đem ta bài trừ tại nam chính chân tuyển hàng ngũ ngoài, lại muốn trông thấy ta, bàn bạc đầu tư sự tình?”

“Tất cả mọi người biết, ngươi rất có tiền, mà bọn họ khuyết thiếu dòng tiền mặt.” Helen - Hermann ăn ngay nói thật.

Matthew gật gật đầu, tạm thời không có lại mở miệng, từng Marvel giải trí như thế nào gom góp đến [ Iron Man ] chế tác tài chính? Suy nghĩ nửa ngày, hắn cũng không có tìm đến bất cứ ký ức, trong lòng phỏng đoán một phen, phỏng chừng Marvel giải trí trừ Hollywood thông thường mộ tập điện ảnh chế tác tài chính thủ đoạn, khả năng thật đem một ít nhân vật bản quyền áp cho ngân hàng hoặc là mặt khác có thể vay tiền cơ cấu.

Đây là một loại thật bất đắc dĩ lựa chọn, ai cũng không tưởng đem nhà mình hài tử áp đi ra ngoài.

“Marvel giải trí tạm thời gom góp không đến tài chính bù lại mấy ngàn vạn dollar chỗ hổng.” Helen - Hermann nhìn Matthew liếc nhìn,“Bọn họ...... Ân, nói như thế nào đâu......”

Nàng tạm dừng một hồi, đổi khuyên bảo giọng điệu,“Matthew, ngươi thật sự muốn đầu tư Marvel giải trí đệ nhất bộ phim? Bọn họ không có kinh nghiệm.”

Nhìn thấy Matthew trầm mặc, Helen - Hermann tiếp tục nói,“Ngươi rất rõ ràng, chế tác nhân đối một bộ thương nghiệp điện ảnh đến nói, tác dụng so đạo diễn còn muốn lớn, hiện tại không chỉ là Marvel giải trí không có kinh nghiệm, Kevin Feige cũng không có kinh nghiệm, hắn tham dự qua [ Spiderman ] hệ liệt cùng X-Men hệ liệt sản xuất, lại là sản xuất đoàn đội bên trong rất phổ thông một thành viên, càng nhiều chỉ là đại biểu Marvel giải trí trên danh nghĩa.”

Tuy rằng phía trước dựa theo Matthew ý tứ tiến hành tương quan điều tra lý giải, cũng tại cùng Marvel phương diện câu thông, nhưng Helen - Hermann cũng không lý giải Matthew vì cái gì muốn làm ra phiêu lưu như thế cự đại đầu tư.

Cũng chính là nàng cùng Matthew hợp tác nhiều năm, trừ là công tác đồng bọn ngoài, dần dần cũng thành bằng hữu, bằng không căn bản sẽ không khuyên bảo.

“Cám ơn, Helen.” Matthew biết Helen - Hermann một mảnh hảo tâm, lại không thể nào giải thích, chỉ có thể bịa chuyện nói,“Ta nói cho ngươi một bí mật, Rachel - McAdams nói cho ta biết , nàng tại Kevin Feige cùng Avi Arad nói chuyện khi nghe trộm được một tin tức,[ Iron Man ] chỉ là Marvel giải trí bước đầu tiên, bọn họ hậu tục còn sẽ đem một loạt tác phẩm chuyển lên màn ảnh, ngươi biết báo thù giả sao?”

Nhìn thấy Helen - Hermann gật đầu, hắn nói tiếp,“Marvel muốn tạo ra báo thù giả hệ liệt, ngươi ngẫm lại [ Spiderman ] cùng X-Men đi, nếu Marvel thành công đâu? Sẽ có bao nhiêu đại hồi báo? Ta không chỉ tưởng đầu tư này một bộ, mà là mượn cơ hội này, lấy đến một phần bao hàm hạng mục càng nhiều đầu tư hiệp nghị.”

Hậu tục đàm phán còn muốn Helen - Hermann đi làm, này mấy sớm muộn đều phải nói.

Matthew rất chăm chú,“Ta cũng thử qua Kevin Feige, Rachel - McAdams nói là thật. Một khi [ Iron Man ] thành công, Marvel cục diện liền bất đồng , cho nên đây là ta vào sân duy nhất cơ hội.”

Helen - Hermann thở dài,“Ngươi dùng mấy ngàn vạn dollar mua một tấm tiền đồ chưa biết vé vào?”

Matthew cười cười, nói,“Ngươi biết , ta bồi được.”

Helen - Hermann không xuống chút nữa khuyên, nàng đối Matthew có đủ nhiều lý giải, hơn nữa Matthew xác thật bồi được.

“Chúng ta trước cùng Marvel cao tầng tiếp xúc.” Helen - Hermann không lại suy nghĩ mặt khác,“Căn cứ thực tế tình huống, ta sẽ điều chỉnh sách lược, sau đó cùng bọn họ tiến hành mục đích tính đàm phán, bất quá......”

Nàng vẫn là nhiều lời một câu,“Đừng đem ngươi toàn bộ thân gia đều áp lên.”

“Như thế nào sẽ.” Matthew cười nói,“Ta còn muốn phòng ngừa thất bại khả năng.”

Tuy nói có từng ký ức, nhưng hắn cũng sẽ không ngốc hồ hồ đem sở hữu tài chính đều đặt ở [ Iron Man ] một hạng mục bên trên, dù cho không hiểu đầu tư, cũng sẽ không ngốc đến nước này.

Benz xe hơi dừng ở thứ năm đại đạo ven đường, Matthew cùng Helen - Hermann trước sau xuống xe, cùng nhau cưỡi điện ảnh đi tới 417 hào văn phòng tầng thứ bảy, mới ra thang máy gian liền thấy được trước đài sau trên tường “Marvel” Dấu hiệu.

Cùng trước đài thuyết minh ý đồ đến, hai người lĩnh giấy thông hành, đẳng chuyên gia lại đây, lúc này mới tiến vào Marvel công ty nội bộ.

Đại khái Marvel là một bản quyền sản xuất công ty quan hệ, quản lý phi thường nghiêm khắc, Matthew cùng Helen - Hermann quang vào cửa giấy chứng nhận liền lĩnh hai lần, cho dù là có giấy chứng nhận, rất nhiều địa phương không có bên trong nhân viên dẫn dắt cũng căn bản vào không được.

Đặc biệt là sáng ý uỷ ban.

Matthew đi vào phía trước, riêng nhìn nhìn vẻ mặt nghiêm túc giống như binh lính bàn an bảo, suy đoán nếu không có giấy chứng nhận mà nói, tưởng tiến vào, phỏng chừng muốn hô to “Hail.Hydra” !

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 486: Chặt Đẹp

Marvel giải trí phòng khách bên trong, Matthew cùng Helen - Hermann gặp được Kevin Feige, tại Kevin Feige giới thiệu dưới, lại nhận thức Marvel giải trí đương nhiệm ban giám đốc chủ tịch kiêm liên hợp giám đốc sáng tạo Avi Arad, cùng với Marvel giải trí CEO Isaac - Perlmutter.

Hai người kia ý kiến, có thể nói có tính quyết định tác dụng.

Song phương đơn giản khách sáo vài câu, nói chuyện nội dung liền chuyển hướng về phía chính đề.

Isaac. Perlmutter thử nói,“Ta nghe Kevin nói, ngươi muốn đầu tư [ Iron Man ], ta có đề nghị.”

Helen - Hermann nhìn nhìn Matthew, không nói gì, nếu Matthew hôm nay lại đây , chủ đạo quyền khẳng định tại hắn bên kia, trừ phi tất yếu thời điểm, nàng không cần mở miệng.

Matthew ngồi tựa ở rộng rãi trên sô pha,“Mời nói.”

“Ngươi ra nhậm nam chính.” Isaac. Perlmutter còn ôm có một điểm hi vọng,“Sau đó mang tư tiến tổ, đồng thời kiêm nhiệm một người sản xuất chức vị.”

“Của ta thù lao đâu?” Matthew trực tiếp hỏi.

Isaac. Perlmutter trầm mặc một chút, Avi Arad tiếp nhận nói,“Tương đương vào ngươi đầu tư trong.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, này cùng hắn đề nghị không sai biệt lắm, hắn cùng với Helen - Hermann trao đổi một ánh mắt, nói ra hai người phía trước liền thương nghị qua con số,“Ta bản nhân có thể nhận. Bất quá......”

Nếu là thương nghiệp đàm phán, hắn đương nhiên sẽ không khách khí,“Của ta thù lao 20+20, cơ sở thù lao tương đương đầu tư; Hoặc là đổi một loại phương thức, các ngươi chế tác dự toán một phần ba làm thù lao tính tiến của ta đầu tư trung.”

Hắn điều kiện không có hạ thấp.

Nghe được Matthew công phu sư tử ngoạm, Avi Arad đối Isaac. Perlmutter nhẹ nhàng lắc đầu.

Isaac. Perlmutter khẽ nhíu mày,[ Iron Man ] cần là chân ngân bạch kim chế tác tài chính, mà không phải hạng mục vừa mới bắt đầu trù bị, liền có nhân trước lấy đi một khối lớn bánh ngọt.

Kevin Feige nhìn Isaac. Perlmutter liếc nhìn, phía trước liền nói với hắn qua, Matthew - Horner không phải bình thường lòng tham, tuyệt đối không có khả năng tự hạ thù lao biểu diễn siêu cấp anh hùng điện ảnh, Isaac. Perlmutter cố tình không tin hắn, nhất định muốn thử một lần, kết quả chạm một mũi hôi.

Muốn khiến hắn thuận lợi hoàn thành [ Iron Man ], kia liền nhanh chóng trù tính đến còn thừa tài chính, trước mắt chế tác dự toán chỗ hổng cao tới sáu ngàn vạn dollar.

Này sáu ngàn vạn dollar nói nhiều không nhiều, bất quá là Hollywood lục đại công ty một bộ trung đẳng quy mô phim đầu tư; Nói thiếu cũng không thiếu, đối với sơ thiệp điện ảnh chế tác Marvel giải trí đến nói, trù tính đến này bút tư kim quá khó , trừ phi đem một ít đứng đầu siêu cấp anh hùng bản quyền cầm cố đi ra ngoài.

Hắn cùng Paramount ảnh nghiệp thương lượng cũng rất không thuận lợi, phát hành phương bên kia cũng không tưởng tại bọn họ này tân đinh trên người đầu nhập quá nhiều tài nguyên.

Xác thực điểm đến nói, Paramount ảnh nghiệp muốn xem đến bản demo sau, mới sẽ quyết định [ Iron Man ] tuyên phát quy mô.

Phòng khách trong lúc nhất thời có chút nặng nề, Matthew nói xong chính mình điều kiện, vẫn không có lại mở miệng, cùng biểu diễn [ Iron Man ] bất đồng, hắn phi thường tưởng đầu tư Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh hệ liệt, nhưng làm lần đầu tiếp xúc, hắn không thể quá mức chủ động cùng nóng vội.

Có một số việc, cũng không phải chủ động liền có thể giải quyết , chủ động thường thường sẽ cho tương lai mang đến bị động.

Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh phi thường thành công, bằng không cũng sẽ không vỗ nhiều như vậy, nhưng hắn biết, đối diện những người đó không biết.

Dựa theo Helen - Hermann điều tra, Marvel cao tầng thực ra cũng là tại đánh bạc, Hollywood cũng không phải rất xem hảo bọn họ, chính bọn họ bên trong cũng tin tưởng không đủ.

Nếu thật tin tưởng mười phần, Marvel sớm liền cầm cố bản quyền đi vay tiền , cũng sẽ không thông qua nhiều mặt con đường trù tư quay chụp.

Trù tư quay chụp không thể nghi ngờ có thể hạ thấp Marvel tự thân phiêu lưu, Marvel các cao tầng rõ ràng cho mình lưu đường lui.

Tựa như Helen - Hermann thông qua nhiều mặt tìm hiểu phân tích như vậy, Marvel cần tài chính rót vào [ Iron Man ] này hạng mục, cho nên phòng khách trầm mặc chỉ duy trì không đến nửa phút, Avi Arad liền chủ động mở miệng đánh vỡ trầm mặc.

“Matthew, dù cho ngươi không tiếp Tony - Stark nhân vật này.” Hắn chậm rãi nói,“Cũng không ảnh hưởng đầu tư này hạng mục.”

“Ân......” Matthew nhíu mày, tựa hồ có chút khó xử.

Kevin Feige nhìn nhìn Matthew, lại nhìn nhìn Avi Arad cùng Isaac. Perlmutter, thủy chung không có mở miệng ý tứ, hắn cần quay chụp chế tác tài chính, tất yếu mau chóng giải quyết, trước mắt hắn tại Marvel địa vị không tính rất cao, đang ngồi Avi Arad cùng Isaac. Perlmutter đều là hắn thủ trưởng.

Bất quá, hắn biết rõ một sự kiện, chỉ riêng truyện tranh bản thân lực ảnh hưởng rất có hạn, Marvel tương lai không ở truyện tranh mặt trên. Chỉ cần Marvel trong kế hoạch hệ liệt điện ảnh có thể thành công, tương lai Marvel nói sự quyền còn không nhất định nắm tại ai trong tay.

Nếu Matthew không có khả năng tái xuất nhậm nam chính, hắn liền không có mở miệng tất yếu .

Hắn không mở miệng, hắn chỉ cần tiền.

Đòi tiền sự, vẫn là khiến Avi Arad cùng Isaac. Perlmutter đi xử lý hảo, liền tính đàm phán có sơ xuất, hắc oa cũng là bọn họ đến bối.

Matthew khó xử một hồi, lúc này mới mở miệng hỏi,“[ Iron Man ] tài chính chỗ hổng có bao nhiêu?”

Paramount ảnh nghiệp kế hoạch 2008 năm kỳ nghỉ hè thôi động [ Iron Man ] phát hành, có lẽ có con đường khác có thể giải quyết tài chính nơi phát ra, nhưng Avi Arad cùng Isaac. Perlmutter không có khả năng thời gian dài chờ đợi, nếu cuối cùng tìm không thấy mặt khác tài chính nơi phát ra đâu? Kia tiền kỳ đầu nhập tài chính chẳng phải là không không lãng phí .

Isaac. Perlmutter cùng Avi Arad trao đổi một ánh mắt, so với từ ngân hàng vay tiền hoặc là đi mặt khác thị trường dung tư, có lẽ là Matthew - Horner là càng tốt lựa chọn.

“Tài chính chỗ hổng mà nói......” Isaac. Perlmutter sợ trực tiếp dọa phi ngựa tu này đầu tư nhân, nói,“Còn khuyết thiếu 4000 vạn dollar.”

“Nhiều như vậy?” Matthew mày nhăn càng chặt .

Hắn xác thật rất có tiền, thậm chí không qua bao lâu liền có thể trở thành phú ông bạc tỷ, nhưng móc ra 4000 vạn dollar, dù cho có thể từng nhóm lấy ra, áp lực cũng không phải bình thường đại.

Helen - Hermann quay đầu nhìn về phía Matthew, nàng biết Matthew trừ mua xuống Horner trang viên ngoài, kiếm được tiền căn bản không có tiêu xài, trong đó tương đương một bộ phận đều đi mua Apple cổ phiếu, còn thừa trong tay tiền mặt, bao gồm I Am Legend vừa thanh toán đệ nhất bút 600 vạn dollar thù lao ở bên trong, nhiều lắm cũng chính là 2000 vạn dollar.

Matthew nghĩ nghĩ, hỏi,“Ta muốn biết, nếu ta trở thành đầu tư nhân mà nói, có thể hưởng thụ điện ảnh nào ích lợi?”

Hollywood điện ảnh đầu tư, luôn luôn đều không là đầu nhập 40% phí tổn, liền có thể được hưởng 40% tổng ích lợi, rất nhiều đầu tư người chỉ có box office lợi nhuận phân thành.

Quả nhiên, Isaac. Perlmutter nói,“Ngươi được hưởng đối ứng đầu tư tỉ lệ box office lợi nhuận.”

Nghe nói như thế, Helen - Hermann đặt ở trên đùi tay, dựng thẳng lên một ngón tay, đối Matthew nhẹ nhàng lắc lắc.

Matthew nhìn xem rất rõ ràng, dù cho Helen - Hermann không nhắc nhở, hắn cũng sẽ không đồng ý, trực tiếp phủ quyết,“Này không có khả năng, ta không phải nghề ngoại đầu tư nhân.”

Hắn tăng thêm ngữ khí, nói,“Các ngươi đừng quên, ta đến từ Hollywood !”

Isaac. Perlmutter nhìn nhìn Avi Arad, Avi Arad tạm thời không có bất cứ tỏ vẻ.

Kevin Feige trong lòng cười lạnh, phía trước tiếp xúc trung, hắn liền nhìn xem rất rõ ràng, này Matthew - Horner chẳng những khó chơi, còn duy lợi là đồ.

Tưởng vỏn vẹn dùng box office lợi nhuận, khiến cho am hiểu sâu Hollywood quy tắc đại minh tinh đầu nhập hơn một ngàn vạn dollar, kia làm sao có khả năng?

Này Matthew - Horner thấy thế nào đều không là ngốc tử.

Matthew không đợi Isaac. Perlmutter cùng Avi Arad mở miệng, liền tiếp tục nói,“Không cần ta nhắc nhở ngươi ta chức nghiệp cùng tại trong giới thân phận đi?”

Helen - Hermann cùng hắn phối hợp ăn ý, lúc này chen vào nói nói,“Matthew là hai ngàn vạn câu lạc bộ thành viên, có được cự đại lực ảnh hưởng cùng kêu gọi lực, chúng ta không nói Matthew tại giới điện ảnh nội nhân mạch mạng lưới quan hệ, chỉ riêng cùng hắn có liên quan bất cứ sự, đều là có thật lớn truyền bá giá trị tin tức.”

Nàng cũng tăng thêm ngữ khí,“Nếu có Matthew tham dự,[ Iron Man ] tại tuyên truyền mở rộng phương diện sẽ đạt được bao nhiêu có lợi điều kiện, nói vậy các ngươi suy xét qua đi?”

Isaac. Perlmutter cùng Avi Arad đương nhiên suy xét qua, bằng không cũng sẽ không cùng Matthew cùng Helen - Hermann ngay mặt nói chuyện, bọn họ muốn Matthew đầu tư, bởi vì phi thường rõ ràng, Matthew tài chính cùng ngân hàng hoặc là mặt khác hoạt động tín dụng cơ cấu bất đồng, hắn đầu tư không chỉ là tài chính đầu tư !

Nếu chỉ là đơn thuần tài chính đầu tư, bọn họ cũng không tất yếu như vậy sốt ruột gặp mặt .

Kevin Feige ánh mắt từ Isaac. Perlmutter cùng Avi Arad trên mặt nhanh chóng đảo qua, làm một danh chế tác nhân, hắn thực ra có khuynh hướng tiếp nhận Matthew đầu tư, tuyên truyền marketing khi có thể tại Matthew - Horner trên người làm văn chương nhiều lắm.

Không nói khác, chỉ riêng là Matthew - Horner cá nhân Blog, chính là một phi thường tốt mở rộng bình đài, kia nhưng là trong giới tối có danh cùng lưu lượng lớn nhất cá nhân Blog chi nhất.

Helen - Hermann vừa dứt lời, Matthew nói tiếp,“Các ngươi không phải có 4000 vạn dollar tài chính chỗ hổng sao? Ta có thể hướng [ Iron Man ] đầu tư 4000 vạn dollar.”

Isaac. Perlmutter cùng Avi Arad liếc nhau, tuy rằng bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đồng thời nhẹ nhàng thở ra.

Đặc biệt là Isaac. Perlmutter, bỗng nhiên hối hận vừa chưa nói tài chính chỗ hổng là 6000 vạn dollar .

Nhưng hai người cũng chính là thả lỏng mà thôi, bởi vì đều nghe được đi ra, Matthew mà nói còn không có nói xong, điều kiện chưa khai ra đến.

Đây chính là thương nghiệp đàm phán, Matthew miệng trương được cũng đủ lớn, nói,“Ta muốn toàn mĩ tam đại công ty bảo hiểm một trong làm hạng mục phương thứ ba đảm bảo, PwC làm phương thứ ba tài vụ xét duyệt.”

Đầu tư điện ảnh không phải ném ra tài chính liền xong việc, bị lừa ví dụ nhiều đếm không xuể.

“Còn có......” Matthew một hạng tiếp một hạng,“Làm đầu tư nhân, ta yêu cầu được hưởng cùng đầu tư tỉ lệ đối ứng phim toàn ích lợi phân thành, tương lai mười......”

Nói đến bên miệng, hắn trực tiếp sửa miệng,“Tương lai hai mươi bộ Marvel sản xuất siêu cấp anh hùng điện ảnh, ta đều có cùng [ Iron Man ] đồng tỉ lệ ưu tiên đầu tư quyền.”

“Loại này điều kiện chúng ta không thể nhận !” Isaac. Perlmutter dẫn đầu nói.

Avi Arad tiếp phụ họa,“Của ngươi điều kiện quá mức .”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 487: Hoa Danh Tại Ngoại

Đi ra văn phòng, Benz thương vụ xe hơi đã chờ ở ven đường, Matthew cùng Helen - Hermann trước sau lên xe, ô tô phát động rời đi, dọc theo thứ năm đại đạo hướng về phía trước chạy tới.

“Helen, ngươi cảm giác bọn họ có thể đáp ứng bao nhiêu?” Matthew hỏi.

“Ngươi làm thực hảo.” Helen - Hermann thăng lên tấm chắn, không đáp lại hắn vấn đề, ngược lại nói,“Vì ta mặt sau đàm phán tranh thủ đến rất nhiều có lợi điều kiện.”

Matthew cố ý mở câu vui đùa,“Ta vốn tưởng cho ngươi gia tăng điểm phiền toái.”

Lần này tiếp xúc đương nhiên không có thuận lợi vậy, đối mặt hắn đưa ra một loạt điều kiện, Marvel cao tầng đầu lại không có bệnh, tự nhiên sẽ không đáp ứng xuống dưới, lần này đầu tư đề cập đến mấy ngàn vạn dollar, hậu tục hắn sẽ tổ kiến một lấy Helen - Hermann cầm đầu đoàn đội, cùng Marvel phương diện bắt đầu chính thức đàm phán.

Hắn đã đầy trời chào giá , kế tiếp chính là đàm phán cãi cọ .

“Có một điểm ta muốn thuyết minh, Helen.” Matthew cố ý dặn dò nói,“Mặt khác phương diện có thể làm ra thích hợp nhượng bộ, ngươi nhất định phải vì ta tranh thủ đến Marvel hậu tục siêu cấp anh hùng điện ảnh đầu tư ích lợi quyền, càng nhiều càng tốt.”

Tuy rằng từng [ Avengers ] sau, đặc biệt là giới vũ đoàn xuất hiện, khiến hắn đối Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh hảo cảm độ nhanh chóng hạ xuống đến số âm, nhưng này hệ liệt vỗ nhiều như vậy, khẳng định là có thể kiếm tiền a.

Làm gì muốn cùng tiền không qua được.

Helen - Hermann ngược lại là rất bình tĩnh, nói,“Ta biết nên làm như thế nào.” Nàng hỏi tiếp nói,“Ngươi muốn đầu tư 4000 vạn dollar, ngươi có thể cầm ra nhiều như vậy sao?”

Matthew nhún vai,“Ta trong tay thấu thấu, lại thêm vừa lấy đến I Am Legend thù lao, phỏng chừng có thể có 2000 vạn dollar, này mấy làm đệ nhất bút đầu tư đủ rồi.”

Helen - Hermann gật gật đầu, nói,“Ta trong đàm phán, sẽ yêu cầu theo giai đoạn chú tư.”

“Còn thừa hai ngàn vạn dollar......” Matthew tính toán một chút I Am Legend còn thừa hai bút thù lao thanh toán thời gian, e không kịp , nói,“Ta tưởng biện pháp gom góp đi.”

Hai người kế tiếp thảo luận rất nhiều đàm phán chi tiết, mãi cho đến ô tô đến Matthew vào ở khách sạn.

Bởi Helen - Hermann kế tiếp còn có mặt khác công tác muốn xử lý, Benz xe hơi đến khách sạn cửa sau, Matthew chuẩn bị xuống xe, khiến tài xế tạm thời cùng Helen - Hermann.

Lâm xuống xe phía trước, hắn nghĩ đến một sự kiện, nhắc nhở nói,“Này bộ [ Iron Man ] đại bán mà nói, Marvel cổ phiếu phỏng chừng sẽ tăng lên.”

Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu,“Ta minh bạch.”

Matthew không có lại nói, xuống xe vào khách sạn, trở lại phòng sau, trước cho hắn cổ phiếu trù tính đánh một cuộc điện thoại, nói cho hắn gần đây thu mua thị trường bên trên Marvel tán cổ, hơn nữa tận khả năng nhiều thu.

Trên thực tế, hiện tại mua mà nói, coi như là có chút muộn , nhưng hắn chính là một người bình thường, như là Hollywood điện ảnh bản thân sự còn có thể nghĩ đến, đề cập tương quan đầu tư liền không quá nhạy cảm, chung quy từng cấp độ thật sự có điểm thấp, hiện nay trên cổ đỉnh cũng là một khỏa người thường đầu, vừa không có siêu phàm trí nhớ, cũng không tự mang Google hoặc là Độ nương, căn bản không có khả năng chu toàn mọi mặt.

Dù sao hắn trong tay đã có một đống lớn Apple cổ phiếu , nếu nhớ rõ không sai mà nói, cự ly thận cơ đưa ra thị trường cũng không vài năm , liền tính là tương lai đầu tư thất bại, hỗn ăn chờ chết tổng không là vấn đề.

Có gan một lần tính hướng [ Iron Man ] đầu tư nhiều như vậy tài chính, một phương diện là có tương quan ký ức, một phương diện khác chính là hắn sớm liền chuẩn bị tốt này đường lui.

Bất quá, hôm nay táo tán cổ đã rất khó mua được , gần nhất hai năm nay, táo công trạng tại từng bước bay lên, tuy rằng trên thị trường còn không có về thận cơ tin tức truyền lưu, nhưng cổ phiếu cũng bày biện ra rõ ràng giương lên xu thế.

Matthew sẽ không bán tháo, tính toán trường kỳ kiềm giữ, dù sao dollar là không ngừng bị giảm giá trị .

Cắt đứt điện thoại, hắn lại tưởng một hồi, lại bấm gọi David - Allison dãy số, chuẩn bị cùng vị này chân chính kẻ có tiền mượn điểm tiền.

Điện thoại trung, Matthew nói thẳng khả năng muốn mượn điểm tiền, mức đại khái tại một ngàn vạn dollar tả hữu, David - Allison tự hỏi một hồi, dùng vui đùa ngữ khí nói muốn ấn ngân hàng lãi suất thanh toán lợi tức......

Tuy rằng không có gõ định, nhưng hai người ước hảo hồi Los Angeles gặp mặt lại bàn, nếu David - Allison nguyện ý mượn tạm, Matthew đương nhiên sẽ phó cho hắn lợi tức, nếu về sau có mặt khác điện ảnh đầu tư cơ hội, cũng sẽ thích hợp giới thiệu cho David - Allison.

Cũng khả năng một ngàn vạn dollar, đối David - Allison đến nói, thật không tính đặc biệt nhiều đi.

Đương nhiên, thật sự không được mà nói, hắn liền đi ngân hàng vay tiền, lấy Horner trang viên làm cầm cố mà nói, vay đến hai ngàn vạn dollar căn bản không phải vấn đề.

Về phần bán cổ phiếu trù tiền, đánh chết hắn cũng sẽ không làm.

Matthew rất rõ ràng, sự tình tổng muốn từng bước một đến, giống loại này đề cập mấy ngàn vạn dollar đầu tư, hắn không thể sốt ruột, sốt ruột liền dễ dàng phạm sai lầm.

Trở lại căn hộ, ngồi trên sô pha, Matthew cũng hi vọng kế tiếp có thể có một hảo kết quả, đừng nói lấy đến tương lai hai mươi bộ, chỉ cần có thể đàm dưới tương lai năm sáu bộ Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh, cũng có thể kiếm được một bút to tiền.

Nếu có khả năng mà nói, muốn hay không sửa sửa Marvel phim thiếu nhi đâu?

Tỷ như Captain America cùng Hắc Quả Phụ Đệ nhị thế chiến khi không biết xấu hổ sinh hoạt, năm siêu cấp anh hùng cùng một Hắc Quả Phụ cố sự, Iron Man cùng tiểu ớt hạnh phúc sinh hoạt đợi đã (vân vân)......

Này mấy vẫn là tiếp theo, chính yếu là phải chết nhân a !

Avengers cùng ngoại tinh nhân khai chiến, cùng thần khai chiến, cùng tự cao+1 đại nhân vật phản diện khai chiến, bên trong khai chiến, có thể hay không tử mấy cái a? Chiến tranh đánh nhau có bất tử nhân sao?

Nghĩ đến cuối cùng, Matthew bỗng nhiên đốn ngộ, lấy Marvel điện ảnh trung đại nhân vật phản diện nhóm trí lực trình độ, giết không chết nhân cũng rất bình thường, dù sao cũng là giới vũ đều có thể làm chết nhân vật phản diện nha.

Hắn nội tâm lại thổ tào một vạn lần, còn có so giới vũ đoàn càng vũ nhục người xem chỉ số thông minh điện ảnh sao? Michael Bay lộng một đám dầu mỏ công nhân đi ngoài không gian khoan thành động đều so giới vũ đoàn chỉ số thông minh tại tuyến, cho dù là Optimus Prime đương máy móc gian đều so nó hợp lý.

Thổ tào về thổ tào, đầu tư về đầu tư, Matthew điểm này phân được rất rõ ràng.

Tương lai tiền kiếm đủ, lại thật có thể ảnh hưởng đến Marvel, có thể thử xem có thể hay không thay đổi dưới Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh phong cách cùng lộ tuyến.

Nội chiến bất tử mấy cái tính cái gì nội chiến a, Chư Thần hoàng hôn tối thiểu muốn nghiêm túc một điểm đi, đoạn tử đại tuyển tập muốn vừa phải, lấy đoạn tử thấu đi ra tính điện ảnh sao?

“Tính.” Hắn lắc lắc đầu,“Vẫn là đừng nghĩ này mấy , nghĩ tiếp, giới vũ đoàn lại muốn để người phun ra.”

Cùng lúc đó, Flushing công viên phụ cận trong khách sạn, Sharapova ngồi ở trước máy tính, thông qua dây sạc đưa điện thoại di động nối tiếp ở notebook mặt trên.

Nàng di động con chuột, điểm mở di động nội tồn không gian, từ giữa tìm đến mấy tấm đặt ở trên đùi quay chụp Matthew ảnh chụp kí tên hình ảnh, bản chính đến máy tính trên mặt bàn, sau đó mở ra bộ phận xem xét đăng lục cá nhân Blog, từ kia mấy tấm hình ảnh trung tìm đến rõ ràng nhất nhất trương, upload đến trên blog.

Nghĩ nghĩ, nàng lại từ di động bên trong tìm đến nhất trương mĩ võng nữ đan quán quân cúp ảnh chụp, cũng truyền đến này một điều Blog chuyên mục thượng.

“2006 năm 9 nguyệt 9 ngày, nhân sinh trung trọng yếu nhất hai phân thu hoạch, mĩ võng quán quân cùng tình yêu.”

Sharapova đại bộ phận thời gian đều là tại Mĩ quốc trưởng thành, cùng rất nhiều Mĩ quốc nữ hài như vậy, đối với chính mình luyến tình cũng sẽ không vụng trộm giấu đến.

Đánh xong này đoạn lời, nàng điểm gửi đi, này Blog chuyên mục lập tức phát ra.

“Matthew đang tại làm cái gì đâu?” Sharapova nhìn chằm chằm trên màn hình máy tính ảnh chụp phát hội ngốc,“Có phải hay không cũng tại tưởng ta đâu?”

Nàng từ dây sạc thượng nhổ xuống di động, lật ra điện thoại bộ trung Matthew dãy số, do dự một chút, không có đánh đi ra ngoài, hiện tại mới nửa buổi chiều, Matthew có khả năng tại cùng người đàm công tác.

Chờ thêm sẽ lại cho hắn gọi điện thoại, mời hắn cùng nhau tham gia đêm mai mĩ võng quán quân tiệc tối.

Sharapova phục hồi tinh thần, phát hiện này ngắn ngủi một hồi thời gian, phát ra Blog phía dưới đã có một chuỗi dài nhân hồi phục .

“Đây là cái gì tình huống, Maria luyến ái sao?”

“Cái kia trên ảnh chụp nam hảo nhìn quen mắt, hình như là ngôi sao đi?”

“Đó là Matthew - Horner, đỉnh đỉnh đại danh Hollywood ngôi sao.”

“Không thể nào, Maria cùng Matthew tại kết giao, ta muốn đi một bên yên lặng một chút.”

“Maria thế nào lại nhìn trúng Matthew - Horner? Kia nhưng là có danh khốn kiếp nam nhân !”

“Thiếu nói bậy, Matthew lại soái lại có danh, Maria cùng hắn cùng một chỗ vừa lúc xứng.”

Bất quá, càng nhiều hồi phục đều là nàng fan bóng tại hỏi.

“Maria ở sao? Có thể hay không minh xác nói một chút, ngươi hay không là tại cùng Matthew - Horner kết giao?”

“Đi ra nói một chút đi? Cho chúng ta xác thực tin tức.”

Nhìn thấy nơi này, Sharapova bỗng nhiên nghĩ đến, nếu lúc này có thể có nhất trương cùng Matthew thân mật chụp ảnh chung nên bao nhiêu hảo, phát đi lên hết thảy liền đều sáng tỏ .

Nàng không có để ý trên blog các fan bóng đá vấn đề, đóng lại máy tính đứng lên, chuẩn bị đi nam đan vòng chung kết hiện trường nhìn một cái, nguyên bản là không định đi, nhưng tổ ủy hội vừa đánh qua điện thoại, chân thành mời nàng lại tại Arthur - Ashe sân bóng hiện thân.

Cũng là ở nơi đó, nàng lần đầu tiên gặp được Matthew a.

Buổi sáng, Matthew đưa Sharapova ra khách sạn liền bị cẩu tử chụp đến, hơn nữa tối hôm qua nháo ra lớn như vậy động tĩnh, không có tin tức để lộ đi ra ngoài cũng không khả năng, một ít phản ứng tương đối nhanh bát quái trang web bên trên, đã xuất hiện hắn cùng với Sharapova bát quái chuyện xấu.

Rất nhiều người đều tại ai thán, tân khoa mĩ võng nữ đan quán quân, Nga mỹ thiếu nữ cứ như vậy rơi vào ma chưởng......

Ai biết, còn chưa tới buổi tối, liền có nhân bạo liêu, Sharapova đổi mới Blog, vô số giải trí phóng viên nháy mắt dũng mãnh tràn vào, chẳng những đăng lại ảnh chụp, còn phát ra các loại hoa thức suy đoán.

Đương nhiên, trong đó nhiều nhất , vẫn là giống cái gì Matthew - Horner cùng Maria - Sharapova nhất kiến chung tình, đã chính thức kết giao linh tinh .

Đến buổi tối mĩ võng nam đan vòng chung kết đấu võ thời điểm, được đến tin tức Matthew fan, điên cuồng chen vào Sharapova Blog, chẳng những khiến nàng Blog xoát bình, còn tạm thời tê liệt đi .

Matthew nguyên bản cũng không biết này mấy, hắn vẫn trốn ở trong phòng xem Thụy Sĩ bò sữa đại chiến hỏa tiễn tiểu tử, sau đó tiếp đến Elena - Boyar điện thoại, lúc này mới lý giải đến về hắn cùng Sharapova chuyện xấu oai lâu .

Hắn thật không nghĩ tới Sharapova thế nhưng cho là thật, chẳng lẽ nàng không biết hắn hoa danh bên ngoài sao?

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 488: Thanh Minh

“Ông -- ông --”

Đặt ở trên bàn trà di động chấn động lên, theo sau vang lên Nokia dấu hiệu tính tiếng chuông, Matthew tạm dừng thu thập hành lý, từ phòng ngủ bên trong đi ra nhìn thoáng qua, màn hình bên trên minh xác biểu hiện ra gọi điện thoại người là “Sharapova”.

Hắn đi lấy di động, thủ đụng tới Nokia di động, lại ngừng lại, nghĩ nghĩ, không có tiếp Sharapova điện thoại.

Tiếng chuông vang hơn nửa phút, rất nhanh ngừng lại, Matthew trở lại phòng ngủ tiếp tục thu thập hành lý, qua đại khái chừng năm phút đồng hồ, Nokia tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, bất quá lần này không nửa phút liền ngừng.

Sau đó, tin nhắn nhắc nhở tiếng vang một chút.

Matthew không có lại đi ra ngoài xem, mãi cho đến thu thập xong hành lý, lúc này mới đi ra phòng ngủ, cầm lấy di động nhìn nhìn, điện thoại như cũ là Sharapova đánh qua đến, tin nhắn đồng dạng cũng là, phỏng chừng là điện thoại không có đánh thông, Sharapova mới phát tin nhắn.

Tin nhắn thượng, Sharapova nói đêm nay mĩ võng quán quân tiệc tối, muốn mời hắn đồng thời tham dự.

Nguyên bản, Matthew cũng thụ Rolex mời, chuẩn bị tham dự quán quân tiệc tối, bất quá hắn lâm thời có chuyện, chuẩn bị phản hồi Los Angeles, đã khiến Helen - Hermann cùng Rolex phương diện câu thông qua.

Los Angeles cảnh sát tìm đến lúc trước mất trộm máy quay phim, bất quá máy quay phim có hư hao, cần hắn quá khứ phân biệt.

Về phần quần lót cùng ảnh chụp, trước mắt bặt vô âm tín.

So với mĩ võng quán quân tiệc tối, này quần lót đạo tặc án tử càng trọng yếu, cho nên Matthew chuẩn bị nhanh chóng phản hồi Los Angeles, mau chóng xác định tang vật, để cảnh sát dọc theo này tuyến tiếp tục truy tra đi xuống.

Thu thập hảo hành lý, thời gian cũng kém không nhiều , Matthew đi ra ngoài thời điểm, Braun - Williams cùng một danh nhân viên tạp vụ đã chờ ở cửa, nhân viên tạp vụ tiếp nhận hắn trong tay hành lý, đi xuống lầu sau, cưỡi Benz công ty cung cấp xe hơi, chạy tới Kennedy sân bay.

Trung gian, Matthew lại thu đến Sharapova phát đến tin nhắn, vẫn chờ đến sân bay, tiến vào khách quý phòng chờ bay, hắn mới lấy di động ra, cấp Sharapova trở lại điều tin nhắn, nói cho Sharapova chính mình bên này có việc gấp muốn phản hồi Los Angeles, buổi tối mĩ võng quán quân tiệc tối không thể tham gia, này liền lên máy bay, di động lập tức muốn tắt máy.

Phát hoàn tin nhắn, hắn trước cấp Helen - Hermann đánh điện thoại, tiếp đóng lại di động đăng ký, không lại suy nghĩ về Sharapova sự tình.

Giữa hai người, từ hắn đưa Sharapova lên xe, liền kết thúc.

Trở lại Los Angeles, xuất ngoại tế sân bay, đã có lái xe lái xe chờ ở bên ngoài, Matthew cùng Braun - Williams lên xe, trực tiếp khiến tài xế đi trước Beverly thị cảnh cục.

Trong cảnh cục, Matthew lại gặp được vụ án này trực tiếp người phụ trách Bernate cảnh trưởng.

Song phương chào hỏi, Bernate cảnh trưởng lập tức mang theo Matthew đi vật chứng bảo quản thất, Matthew cũng thấy được kia đài đã lâu loại nhỏ máy quay phim.

“Chính là nó.” Bernate cảnh trưởng lấy qua một bộ bao tay giao cho Matthew, đi đến đặt máy quay phim trước cái giá, nói,“Trước đó không lâu, một vị rác rưởi xử lý công gọi điện thoại báo nguy, nói ở trong thùng rác gặp được treo giải thưởng thông cáo bên trong máy quay phim, chúng ta xem vẻ ngoài, loại cùng đánh số đều cùng ngươi bị trộm kia đài nhất trí, liền lấy trở về, sau đó cho ngươi gọi điện thoại.”

Matthew đội bao tay, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, hỏi,“Ngươi có thể mở cơ xem một chút sao?”

Bernate cảnh trưởng nhắc nhở nói,“Vô dụng , bên trong thứ gì cũng không có, tìm đến thời điểm liền không có tồn trữ bàn.”

Tốt nhất xác nhận phương thức, chính là khởi động máy phóng một chút, xem xem bên trong có hay không hắn cùng với Britney video, nhưng tồn trữ bàn không có, cũng liền không thể dùng.

Này loại loại nhỏ máy quay phim, lúc trước bán đi rất nhiều, Matthew nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhớ lại Britney từng tại máy quay phim phía dưới lấy tiểu đao khắc qua hai người danh tự chữ thứ nhất mẫu.

“Cầm lấy đến ta xem một chút cái bệ.” Matthew đối Bernate cảnh trưởng nói.

Bernate cảnh trưởng gật gật đầu, một danh thám tử lập tức lại đây, cẩn thận dè chừng nâng lên máy quay phim, Matthew cúi đầu nhìn thoáng qua, máy quay phim trên cái bệ, mơ hồ có thể nhìn thấy “M” Cùng “B” Hai chữ mẫu.

“Là ta kia đài.” Matthew nhìn thấy Bernate cảnh trưởng cũng cúi đầu, chỉ trên cái bệ chữ cái nói,“Đây là của ta bạn gái cũ khắc lên đi .”

Xác định máy quay phim, đoàn người rời đi vật chứng bảo quản thất, Matthew cùng Bernate cảnh trưởng đi đến hắn văn phòng, hỏi hạ án kiện mới nhất tình huống.

“Trừ máy quay phim, chúng ta không có tìm đến càng có giá trị manh mối.” Bernate cảnh trưởng cũng tại buồn rầu, vụ án này cho hắn tương đối lớn áp lực, chung quy người bị hại không phải bình thường nhân vật,“Chúng ta đi phóng vứt bỏ máy quay phim phụ cận mấy cái xã khu, không có tìm đến luyện tập qua leo núi hoặc là làm cùng loại công tác nhân, máy quay phim mặt trên lấy ra đến vân tay, chỉ có báo nguy vị kia rác rưởi xử lý công nhân , nghi phạm hiển nhiên lau mặt trên dấu vết.”

Matthew lại hỏi,“Mặt khác mất đi vật phẩm có manh mối sao?”

Bernate cảnh trưởng lắc đầu,“Không có.”

Vị này quần lót đạo tặc, sẽ không trân quý lên đi? Matthew không khỏi nổi một tầng da gà, may mà từ đồ lót mất đi đến hiện tại, hắn không có gặp qua không phải bình thường gây rối.

Chỉ mong không phải cái loại này điên cuồng cực đoan phấn ti.

Cảnh sát bên này không có quá nhiều tiến triển, Matthew ngầm thuê nhân cũng không có tiến triển.

Này án tử cho người ta cảm giác, chính là một phía trước chưa từng có phạm qua sự nhân, mỗ thiên đột nhiên đến hứng trí, trèo lên Horner trang viên hậu viện, mò vào hắn phòng ngủ bên trong, trộm đi một ít cảm thấy hứng thú gì đó, sau đó ném xuống đồ vô dụng, đem còn lại cất chứa lên, vừa không lấy ra triển lãm, cũng không đối người khác nói lên.

Dùng Bernate cảnh trưởng lời đến nói, loại này án tử mới là chân chính khó tra .

Hiện tại Matthew xác định máy quay phim chính là hắn mất trộm kia một đài, cảnh sát chuẩn bị tiến hành hóa giải, xem xem có thể hay không từ trong máy móc được đến chút hữu dụng manh mối.

Rời đi Beverly thị cảnh cục, Matthew vừa phản hồi Horner trang viên, Elena - Boyar tìm tới cửa đến.

“Ngươi tin tức thật là linh thông.”

Phòng khách bên trong, Matthew ý bảo Elena - Boyar tùy tiện tọa, nói,“Ta mới từ New York trở về, ngươi liền biết.”

Elena - Boyar tiếp nhận nữ dong đưa tới cà phê, cám ơn qua sau, đối Matthew nói,“Đừng quên ta là làm gì.” Nàng uống một ngụm cà phê,“Ngươi tiến Kennedy sân bay thời điểm, liền bị bên kia phóng viên chụp đến, ngươi xuất ngoại tế sân bay không có nhìn thấy canh giữ ở bên ngoài giải trí phóng viên?”

Matthew nhún vai,“Không chú ý.” Hắn nhìn Elena - Boyar liếc nhìn, hỏi,“Ngươi lại đây có chuyện.”

Elena - Boyar một điểm đều không cùng Matthew khách khí, nói thẳng,“Ta có việc vừa lúc đi ngang qua bên này, tính toán cọ nhất đốn bữa tối, thuận tiện hỏi một chút ngươi cùng Maria - Sharapova đến cùng sao thế này.”

“Ngươi chủ yếu là hỏi cái này sự đi?” Matthew không lưu tình chút nào vạch trần,“Sau đó thuận tiện cọ nhất đốn cơm tối.”

Elena - Boyar cười cười, không có phủ nhận, nói,“Tùy tiện ngươi lý giải.”

Matthew nghĩ đến Elena - Boyar sau lưng TMZ, tự hỏi lên, hiện tại rất nhiều truyền thông đều ngôn chi chuẩn xác nói hắn tại theo đuổi Sharapova, hắn cũng khiến Bella - Anderson chuyên môn đi Sharapova trên blog nhìn nhìn, Sharapova hiển nhiên hiểu lầm , cho rằng chính mình bày ra lớn như vậy trận trận, là muốn truy nàng làm bạn gái.

Có lẽ có thể thông qua TMZ, làm sáng tỏ một chút, dù sao hắn cũng không để ý loại trình độ này chuyện xấu.

Về phần vì tránh cho một nữ hài thất vọng, liền đem chính mình cột vào Sharapova trên người, kia tuyệt không có khả năng, hắn còn chưa như vậy bác ái.

Có lẽ rất nhiều người, đặc biệt là Sharapova fan bóng, sẽ bởi vậy công kích hắn, nhưng hắn vốn là không phải người tốt, tiến vào Hollywood sơ tâm vẫn nhớ rõ phi thường rõ ràng.

“Không có phương tiện nói?” Elena - Boyar nghiêng đầu nhìn Matthew,“Sẽ không là thật đi?”

Nàng như là phát hiện tân đại lục như vậy,“Ngươi sẽ không thật tính toán cùng Sharapova chính thức kết giao đi? Kia cũng không phải là ngươi a......”

Matthew chỉ chỉ Elena - Boyar, nói,“Không phải thật, khả năng Sharapova hiểu lầm , ta cùng nàng ở giữa, cùng Jessica - Alba hoặc là Scarlett Johansson không phân biệt.”

Elena - Boyar minh bạch ,“Nguyên lai là một đêm tình.”

Matthew nhặt có thể nói , đem hắn cùng Sharapova sự đơn giản nói một chút, nói xong sau, dặn dò,“Ngươi liền dùng biết chuyện nhân sĩ phương thứ ba giọng điệu, phát một thiên đưa tin, cấp Sharapova nhắc nhở.”

Elena - Boyar nhẹ nhàng gật đầu,“Ta biết nên làm như thế nào .”

Matthew vẫy tay gọi tới quản gia, khiến nàng thông tri phòng bếp, hôm nay bữa tối làm phong phú một điểm, hắn muốn chiêu đãi Elena - Boyar.

Đẳng quản gia đi sau, Matthew dứt khoát cấp Amanda đánh điện thoại, đem nàng mời lại đây, Amanda gần nhất phi thường bận rộn, Matthew kia hai từ thiện ngân sách hội, nhóm thứ hai đại quy mô viện trợ Phi Châu vật tư đang tại chuẩn bị trong, sẽ ở [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] trước công chiếu tuyên truyền kế hoạch chính thức khởi động sau, thanh thế hạo đãng vận hướng Phi Châu chiến loạn địa khu.

Tuy rằng vượt qua 50% từ thiện quyên tiền, đều bị từ thiện ngân sách hội giữ lại làm “Hằng ngày phí dụng chống ra”, nhưng tại Matthew kêu gọi lực cùng lực ảnh hưởng dưới, hai từ thiện ngân sách hội mộ tập đến tuyệt bút khoản tiền, mua viện trợ vật tư đôi giống tiểu sơn như vậy.

Đến lúc đó khởi vận khẳng định sẽ có một nghi thức, như núi vật tư trang thuyền khởi vận, hiện ra tại truyền thông cùng công chúng trước mắt, xa so đơn thuần tiền tài con số càng có trùng kích lực.

Đây cũng là Matthew muốn hiệu quả.

Nói lên, hắn từ thiện ngân sách hội tại Hollywood các ngôi sao từ thiện hoạt động trung, tuyệt đối xem như chân chính đang làm thực sự cái loại này, đại bộ phận Hollywood ngôi sao, đều là xả từ thiện đại kỳ, cơ bản không làm sự, vỏn vẹn tại cần thời điểm, đứng ở truyền thông phía trước màn ảnh hô một chút, show một chút.

Đương nhiên, hắn cũng là tại ra vẻ, hơn nữa ra vẻ quy mô còn xa so với kia những người này lớn, nhưng ai cũng không thể phủ nhận, này mấy vật tư vận đến Phi Châu sau, xác thật có thể đến rất nhiều nhu cầu cấp bách muốn giúp nhân.

Amanda bên này hết thảy đều rất thuận lợi, cũng không cần hắn quá mức phí tâm.

Ba ngày sau, Helen - Hermann kết thúc cùng Marvel giải trí lần đầu tiên đàm phán, từ New York phản hồi Los Angeles, tương lai mấy tuần bên trong, Thiên Sứ trù tính công ty đem đại biểu Matthew cùng Marvel giải trí tại Los Angeles triển khai hậu tục đàm phán.

Helen - Hermann lần này trở về, chủ yếu là hiệp trợ Matthew xử lý hắn cùng với Benz tân đại ngôn hiệp ước.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 489: Tài Chính Chuẩn Bị Đầy Đủ

“Vì cái gì muốn lựa chọn Matthew làm Mercedes Benz thủ tịch người phát ngôn?”

Stuttgart Benz trung tâm tin tức thính bên trong, đến từ Mercedes Benz tổng tài đối mặt phóng viên vấn đề, dùng mang theo Đức khẩu âm tiếng Anh nói,“Rất đơn giản, bởi vì Matthew giống Benz như vậy có có thể cho nhân tín nhiệm thực lực, Matthew bề ngoài xuất chúng, tính cách đại khí, nội tại cơ trí.”

Nghe đến mấy cái này không biên giới khích lệ, Matthew mặt không đổi sắc, ai nói người Đức cứng nhắc? Tại hắn đối với truyền thông phóng viên cuồng thổi một trận Benz ô tô sau, vị này đến từ Mercedes Benz tổng tài, không chút do dự thay hắn thổi phồng lên.

Đương nhiên, hôm nay hắn là Mercedes Benz toàn hệ liệt thừa dùng xe hình thủ tịch người phát ngôn, từ trên trình độ nào đó đến nói, Benz tổng tài thổi phồng hắn, cũng chính là tại khen nhà mình sản phẩm.

Mấy trăm danh đến từ toàn cầu các nơi phóng viên đồng thời vỗ tay.

Tiếp, một danh [ Bild ] phóng viên đem vấn đề quay lại đến Matthew trên người, hỏi:“Horner tiên sinh, chúng ta đều có chú ý, ngươi gần hai năm xuất hành vẫn sử dụng Benz G cấp xe việt dã, có thể nói một chút ngươi ngồi xe cùng điều khiển cảm thụ sao?”

Này rõ ràng là Benz quan hệ xã hội qua phóng viên, Matthew có Elena - Boyar này giới truyền thông bằng hữu, đối với này một bộ biết rõ trong lòng.

“Benz G cấp xe việt dã là một khoản phi thường tin cậy xuất sắc xe hình.”

Nương nói câu đầu tiên thời gian, Matthew cướp đoạt ra trong đầu cơ hồ sở hữu từ ngữ, khâu ra một thiên đáp án,“Nó tản ra dương quang kiên cường khí tức, có một loại do ở bên trong cương nghị ngoại hóa thành mạnh mẽ hữu lực độc đáo khí chất, một loại tích cực hướng thượng, không ngừng vươn lên quý giá phẩm cách tự nhiên biểu lộ, một loại chính nghĩa dũng cảm, kiên cường quyết đoán cá tính chương hiển, một loại dám làm người trước, vĩnh không nói bại bá lực biểu hiện, một loại có thể cho nhân lấy an toàn cảm giác, một loại Benz sở độc hữu cự đại mị lực.”

Mercedes Benz tổng tài hơi hơi quay đầu, nhìn Matthew liếc nhìn, hắn biết Matthew khẳng định muốn nói tốt, không nghĩ tới nói được như vậy khắc sâu đúng chỗ.

Dùng đến cấp tân Benz G cấp xe việt dã đương quảng cáo từ đều đầy đủ .

Trên thực tế, đây cũng là Matthew có thể cho ra tán dương cực hạn , hắn phía trước đọc sách thời điểm, đặc biệt chú ý qua cùng chính mình ngoại hình khí chất tương quan miêu tả, có chút miêu tả còn nhớ xuống dưới, may mà hắn bản thân cùng Benz đại G khí chất liền ăn khớp, khâu đi ra sau, chẳng những không hiện được đột ngột, ngược lại vừa đúng.

Lại một vị phóng viên đứng lên hỏi,“Tổng tài tiên sinh, có thể lộ ra một chút này phân đại ngôn mức sao?”

Mercedes Benz tổng tài không có suy xét, nói thẳng,“Chúng ta cùng Matthew - Horner tiên sinh lại tục ký ba năm hiệp ước, mỗi năm đại ngôn phí dụng vi 1200 vạn dollar.”

Này tuyệt đối là cao nhất thương nghiệp quảng cáo đại ngôn hiệp ước.

Ghế phóng viên trung tuôn ra một mảnh sợ hãi than thanh, hiển nhiên đối với này mức có chút giật mình.

Mercedes Benz tổng tài cười cười, để lộ đại ngôn hợp đồng kim ngạch, vốn là vì quảng cáo tuyên truyền marketing suy xét.

Tin tức tuyên bố hội kiêm ký ước hội thuận lợi kết thúc, trở lại tin tức thính mặt sau, Matthew lại cùng Mercedes Benz tổng tài nắm tay.

“Benz lại có một vị xuất sắc toàn cầu người phát ngôn.” Mercedes Benz tổng tài nói tương đương khách khí.

Matthew cười đáp lại nói,“Tin tưởng lúc này là một lần song thắng.”

Có người đưa lên Champagne, Matthew cùng Mercedes Benz tổng tài uống một ly.

Vị kia tổng tài tiên sinh đột nhiên nói,“Vừa lời ngươi nói là đối Benz G cấp xe việt dã thích hợp nhất hình dung, thích hợp sửa chữa một chút mà nói, có thể dùng đến làm làm mới nhất khoản TV quảng cáo quảng cáo từ, không biết có thể mượn sao?”

“Đương nhiên có thể.” Matthew có điểm ngoài ý muốn, vẫn là cười nói,“Đây là vinh hạnh của ta.”

Bất quá, tổng cảm giác có điểm quái dị, một không học vấn không nghề nghiệp nhân, khâu đi ra mà nói, cũng có thể đương quảng cáo từ?

Tiếp hắn nghĩ tới, vị kia tổng tài tiên sinh vừa giống như nói muốn thích hợp sửa chữa một chút.

Cùng Mercedes Benz tục ký này phân tân hiệp ước, khiến Matthew chen vào Hollywood quảng cáo thương nghiệp thu nhập nhất tuyến hàng ngũ, từ tháng sau đầu tháng bắt đầu, bao gồm Benz xe hơi, siêu xe,SUV, xe việt dã cùng thương nghiệp ô tô ở bên trong, đều có thể sử dụng hắn hình tượng làm mở rộng.

Bất quá, TV cùng video quảng cáo, chỉ biết quay chụp SUV,G cấp việt dã cùng kỳ hạm thương vụ xe hơi tam khoản, còn lại chỉ có mặt bằng quảng cáo.

Thay lời khác đến nói, này 1200 vạn dollar đại ngôn phí, là cùng hắn trả giá tương đối ứng .

Lấy đến này phân hiệp ước, Matthew tâm tình tương đương không sai, phía trước Helen - Hermann đã cùng Mercedes Benz đạt thành nhất trí, sửa đổi hiệp ước sau năm thứ nhất 1200 vạn dollar đại ngôn phí, đem tại tương lai năm ngày Matthew vi Benz quay chụp hoàn quảng cáo sau thanh toán đúng chỗ.

Nói cách khác, hắn kia hai ngàn vạn dollar tài chính chỗ hổng, thuận lợi giải quyết hơn nửa.

Còn có, tương lai vài năm, dùng xe phương diện cũng không cần chính mình bỏ tiền, Mercedes Benz phương diện toàn bao , song phương hiệp nghị trong, Benz sẽ cung cấp kỳ hạm thương vụ xe hơi,G cấp xe việt dã cùng ra ngoài quay phim dùng đến thương nghiệp bảo mẫu xe cung Matthew sử dụng, hơn nữa sẽ căn cứ đương quý quảng cáo cần, đem siêu xe cùng SUV đưa đến hắn trong tay, lấy gia tăng độ sáng tỏ.

Đương nhiên, hắn chỉ có này mấy xe sử dụng quyền.

Ký kết hoàn hiệp ước, Matthew lại tại Stuttgart dừng lại năm ngày, đợi đến Benz phương diện cần quảng cáo toàn bộ quay chụp hoàn tất, mới chuẩn bị khởi hành phản hồi Los Angeles, không nghĩ tới là, ngày hôm sau quay chụp quảng cáo có chút vấn đề, quảng cáo đạo diễn cần một lần nữa quay chụp, Helen - Hermann thông tri Matthew sau, Matthew không nói thêm gì, trực tiếp sửa ký vé máy bay, lại nhiều tại Stuttgart đình đợi hai ngày.

Tuy rằng từng tại thái bình bờ bên kia chuyển gạch thời điểm, bị lão bản không hề có khế ước tinh thần nợ lương làm sứt đầu mẻ trán, thậm chí vì thế đi làm qua tĩnh tọa kháng nghị, nhưng Matthew hiểu được lấy tiền làm việc đạo lý, tại Hollywood đãi mấy năm nay, cũng biết lấy tiền làm việc tầm quan trọng.

Hollywood phát triển đến hiện tại, bên trong cạnh tranh kịch liệt, che dấu tại ngăn nắp bề ngoài hạ các loại lạn sự ùn ùn, bất quá khế ước tinh thần xâm nhập nhân tâm, ký hợp đồng cố ý vi ước là phi thường phiền toái sự tình.

Có đầy đủ tư bản ngôi sao, ký kết phiến ước thời điểm, người đại diện thường thường sẽ vì bọn họ tranh thủ rời khỏi cơ chế, đồng dạng bên phim có khi cũng sẽ gia nhập rời khỏi cơ chế, để diễn viên xuất hiện vấn đề khi, có thể tại không vi ước dưới tình huống, tiêu phí tương đối nhỏ đại giới đạt tới mục đích .

Tỷ như Rachel - McAdams cùng [ Iron Man ] kịch tổ.

Nếu không có hiệp ước trung rời khỏi điều khoản,[ Iron Man ] kịch tổ sử dụng Gwyneth - Paltrow thay thế được Rachel - McAdams sẽ tương đương phiền toái.

Khế ước tinh thần tại Hollywood trong giới, này coi trọng trình độ, cơ hồ có thể cùng bản quyền tương đương.

Mọi người đều biết, bản quyền đối với Hollywood tầm quan trọng, thậm chí có thể nói Hollywood giống như nay cục diện, chính là thành lập tại bản quyền trên trụ cột.

Hollywood ngôi sao hít thuốc phiện, chơi thuốc, say rượu cùng lạm giao linh tinh , đều là tiểu ý tứ, nhưng vi phạm khế ước tinh thần, tựa như cưỡng gian một vị thành niên thiếu nữ như vậy, sẽ bị phần đông nhân phỉ nhổ.

Lấy diễn viên cùng công ty sản xuất phim hiệp định đến nói đi, quay chụp trong lúc, diễn viên các loại công tác giai đoạn đều bị cứng nhắc quy định tại hợp đồng trung, như không thực hiện, hoặc đem bỏ lỡ công tác, thậm chí danh dự quét rác, cho nên tất yếu dựa theo sản xuất phương chỉ đạo, lấy “Chăm chú , có nghệ thuật cảm phương thức” Tiến hành diễn xuất.

Ngoài ra, còn yêu cầu diễn viên tất yếu dự lưu ra nhất định “Tự do thời gian”, lấy phối hợp phim phối âm công tác; Đương sản xuất phương quyết định vì phim bổ chụp một ít màn ảnh khi, diễn viên tất yếu xác định một hoặc mấy ngày báo danh; Diễn viên tất yếu dựa theo an bài, tham gia phim hậu kỳ tuyên truyền......

Đương nhiên, này mấy đối siêu cấp cự tinh không có hiệu quả, siêu cấp cự tinh là Hollywood sinh thái quyển trung tuyệt đối đặc thù số rất ít tồn tại.

Quay chụp hoàn Benz quảng cáo, Matthew phản hồi Los Angeles, chủ động liên hệ David - Allison, cùng vị này chân chính phú nhị đại thấy một mặt.

“Như thế nào đột nhiên muốn vay tiền?” David - Allison hảo kỳ hỏi,“Ngươi kiếm tiền không thiếu, bình thường lại không quá tiêu xài.”

Matthew hàm hồ nói,“Chuẩn bị đầu tư, tài chính tạm thời quay vòng không ra.”

Thực ra hắn ngày thường sinh hoạt tuyệt đối không tính là tiết kiệm, ăn uống chi phí tất cả đều là cao tiêu chuẩn, chỉ là không giống Leonardo - DiCaprio đám người như vậy, động bất động liền móc ra mấy trăm hơn một ngàn vạn dollar đi mua danh họa.

Hơn nữa trừ Horner trang viên, cùng với Burbank bắc giao tiểu phòng ở ngoài, hắn cũng không có mua mặt khác bất động sản.

Kia vài tác phẩm nghệ thuật, hắn không hiểu, hơn nữa từng nghe nói cùng nhìn thấy , cũng nói cho hắn bên trong đạo đạo phi thường thâm, cho nên căn bản không đi chạm.

Về phần bất động sản, Los Angeles hoàn hảo điểm, nếu tại New York mua hào trạch, bất động sản thuế thật phi thường để người đau đầu.

Hơn nữa hắn thu nhập trừ mua Horner trang viên, cùng với đỉnh đầu lưu lại 2000 vạn dollar khẩn cấp tài chính, mặt khác trên cơ bản đều dùng đến mua Apple cổ phiếu .

David - Allison nghe được Matthew hàm hồ này từ, cũng không có cẩn thận hỏi, ngược lại nói,“Ngươi lúc trước tại điện thoại bên trong nói một ngàn vạn dollar tả hữu?”

Matthew nghĩ nghĩ,“Tám trăm vạn dollar là đủ.”

“Có thể.” David - Allison không có nhiều làm suy xét, liền ứng xuống dưới,“Lấy ngân hàng lãi suất tính toán lợi tức.”

“Không thành vấn đề.” Matthew gật đầu.

Nếu là cầm cố vay tiền mà nói, thủ tục tương đối phức tạp, trước mắt hắn nhu cầu cấp bách muốn này bút tiền, Helen - Hermann đoàn đội cùng Marvel giải trí đàm phán đã đến kết thúc giai đoạn.

Marvel phương diện cũng lo lắng Matthew tài chính không thể đúng lúc đúng chỗ, đặc biệt đưa ra một yêu cầu, bốn ngàn vạn dollar đầu tư muốn tại song phương ký kết hiệp nghị sau hai mươi bốn giờ bên trong, liền đánh tới phương thứ ba đảm bảo công ty trướng thượng.

David - Allison cũng vui vẻ với cho mượn Matthew này bút tiền, hôm nay [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] hậu kỳ chế tác đã đến kết thúc giai đoạn, tại thiên không chi vũ bên trong thử chiếu hội thượng, thắng được mãn đường ủng hộ, thiên không chi vũ trung hai vị từng tại Paramount ảnh nghiệp công tác nhiều năm tư thâm xem phim chuyên gia, còn cho rằng này bộ phim có trở thành bạo khoản tiềm chất.

So với muội muội Megan - Allison, David - Allison thủy chung tin tưởng vững chắc, Matthew có thể mang cho hắn giá trị, xa xa vượt qua này một ngàn vạn dollar.

So trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi trù tính đến bốn ngàn vạn dollar tài chính, Matthew đã có vào sân tư cách, chỉ chờ lấy Helen - Hermann cầm đầu đàm phán đoàn đội, cùng Marvel giải trí đạt thành hiệp nghị.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 490: Ưu Thế Cự Đại

Đến chín tháng trung tuần, đại biểu Matthew Helen - Hermann cùng Marvel giải trí trải qua Ngũ Luân phí thời gian lâu dài đàm phán, rốt cuộc tại tuyệt đại bộ phận điều khoản thượng đạt thành nhất trí.

Đàm phán quá trình bên trong, tương đối đến nói tương đối sốt ruột , cũng không phải Matthew này một phương, ngược lại là Marvel giải trí, vì quay chụp chế tác [ Iron Man ], Marvel giải trí đăng kí thành lập Marvel ảnh nghiệp, hơn nữa đem Marvel ảnh nghiệp trú địa tuyển ở điện ảnh công ty cùng truyền thông tập đoàn tập hợp Burbank.

Nhưng hiện tại Marvel ảnh nghiệp, trừ xác định CEO vi Kevin Feige ngoài, đại bộ phận cơ cấu chính là xác không, tại khuyết thiếu tư lịch cùng thành công kinh nghiệm dưới tình huống, muốn thông báo tuyển dụng đến điện ảnh trong nghề hảo thủ đều rất khó khăn.

Tài chính phương diện lại càng không cần nói,[ Iron Man ] kế hoạch sang năm tháng ba quay chụp, tiền kỳ trù bị đang trong tiến hành, dự thụ cùng quảng cáo tài trợ đều phi thường không lý tưởng, nếu hậu tục tài chính theo không kịp, hạng mục không phải không có chết non khả năng, nói không chừng Marvel giải trí muốn đi thượng cầm cố bản quyền vay tiền chiêu số.

Cho nên, Marvel giải trí bức thiết cần này bốn ngàn vạn dollar ổn định quân tâm, hơn nữa có này bốn ngàn vạn dollar đầu tư, lại đi lừa dối người khác chặn lên còn thừa 2000 vạn dollar chỗ hổng, liền dễ dàng nhiều.

Marvel phương diện tại cùng Matthew giằng co đàm phán đồng thời, cũng phái ra Kevin Feige tiếp tục du thuyết Paramount ảnh nghiệp, mặc kệ nói như thế nào, Paramount ảnh nghiệp đều là [ Iron Man ] phát hành phương, có thể kéo bọn hắn xuống nước mà nói, đến lúc đó phim tuyên phát, Paramount ảnh nghiệp cũng sẽ càng thêm để bụng, đầu nhập càng nhiều tài nguyên.

“Không ra rất ngoài ý muốn mà nói, ba ngày sau đàm phán, chúng ta liền có thể cùng Marvel đạt thành hiệp nghị.”

Thiên Sứ trù tính công ty trong văn phòng, Helen - Hermann hướng Matthew nói lên đàm phán mới nhất tình huống,“Ta cùng Avi Arad cơ bản gõ định, thứ hai tuần sau liên hợp cử hành tin tức tuyên bố hội, ký tên chính thức hiệp nghị.”

Matthew hơi làm tự hỏi, nói,“Marvel là tưởng cho ta mượn trước đến một đợt tiền kỳ tuyên truyền.”

Helen - Hermann nói thẳng,“Của ngươi lực ảnh hưởng cùng kêu gọi lực, cùng với duy trì liên tục không giảm độ hấp thụ ánh sáng cùng chú ý độ, này mấy đều là Marvel có thể tiếp nhận đầu tư sở suy xét nhân tố.”

Matthew minh bạch lời này ý tứ, chung quy hắn 4000 vạn dollar đầu tư, không phải đơn thuần nhét tiền đơn giản như vậy, hắn còn có thể mang cho [ Iron Man ] vô hình lực ảnh hưởng.

“Còn có.” Helen - Hermann từ trên bàn công tác cầm lấy một chiếc Benz khái niệm xe mô hình,“Ngươi có thể bang trợ bọn họ kéo đến Benz công ty làm quảng cáo nhà tài trợ, cũng khởi rất lớn tác dụng.”

Matthew phía trước liền cùng Benz phương diện đề nghị qua, Benz bên kia bắt đầu khi có điểm nghi ngờ, bất quá nghe nói hắn muốn bỏ vốn 4000 vạn dollar đầu tư, xét thấy hắn qua lại lựa chọn phim 100% xác xuất thành công, vẫn là biểu hiện ra hứng thú thật lớn.

Đương nhiên, liền cùng đại bộ phận Hollywood ngôi sao nhà tài trợ như vậy, Benz quảng cáo tài trợ sẽ cùng hắn này người phát ngôn bảo trì nhất trí.

Này mấy đều là từ ngân hàng cầm cố vay tiền không thể so sánh ưu thế.

Nguyên bản, hắn còn đánh qua Rolex chủ ý, nhưng Rolex không quá cảm mạo, hơn nữa hắn chỉ là Rolex phần đông người phát ngôn trung một, địa vị xa không có tại Mercedes Benz như vậy đột xuất.

Nhưng đối với gian nan đi tới [ Iron Man ] hạng mục đến nói, Benz quảng cáo tài trợ có thể giúp bọn hắn giải quyết rất nhiều nan đề.

“Chúng ta điều kiện đâu?” Matthew hỏi.

“Loại này đàm phán, thích hợp thỏa hiệp là tất yếu .” Helen - Hermann khều chiếc Benz kia khái niệm model xe hình, nói,“Đương nhiên, Marvel phương diện cũng làm ra nhượng bộ.”

Nàng không có khiến Matthew đẳng, chi tiết nói,“Ngươi đem đảm nhiệm [ Iron Man ] người sản xuất chức vị, hơn nữa là trừ bỏ Kevin Feige cùng Avi Arad ngoài, quyền lực đệ tam đại người sản xuất.”

Matthew biết, Helen - Hermann theo như lời đều là đã đàm phán ổn thỏa , hắn cũng không mở miệng, đẳng Helen - Hull tiếp tục nói tiếp.

“Phương thứ ba đảm bảo phương diện,[ Iron Man ] sử dụng là FFI, đây là Hollywood trước mắt quy mô lớn nhất, danh dự cũng tốt nhất đảm bảo công ty, không tất yếu đổi mới.” Helen - Hermann nói không ngừng, tiếp tục nói,“Marvel giải trí cũng đồng ý sử dụng PwC làm phương thứ ba tài vụ xét duyệt, này hai phương diện đến lúc đó sẽ có đơn độc hợp đồng điều.”

Nàng buông xuống trong tay khái niệm model xe hình,“Hậu tục đầu tư phim số lượng phương diện, khả năng cùng ngươi ban sơ mục tiêu chênh lệch có điểm đại.”

Matthew sớm có phương diện này chuẩn bị tâm lý, nói,“Ta bắt đầu khi chuẩn bị kêu mười bộ, lâm thời sửa miệng thành hai mươi bộ.”

Helen - Hermann nhìn hắn một cái,“Này một điều là khó khăn nhất đàm .”

“Ta biết.” Matthew thực ra nhìn xem rất minh bạch,“[ Iron Man ] thất bại mà nói, Marvel phương diện trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng lại độc lập chế tác mặt khác siêu cấp anh hùng điện ảnh;[ Iron Man ] một khi thành công, Marvel có thành công tiền lệ, hậu tục phim muốn gom góp tài chính liền dễ dàng nhiều.”

Helen - Hermann gật gật đầu,“Chính là như vậy.” Nàng hướng lên trên đẩy dưới viền đen ánh mắt,“Cho nên, Marvel trong đàm phán tưởng trực tiếp chém rớt này một hạng, nếu không phải tài chính vấn đề tương đối bức thiết, phỏng chừng chúng ta cũng đàm không xuống dưới, mãi cho đến ngày hôm qua buổi chiều, mới có một coi như có thể kết quả.”

Matthew quan tâm nhất chính là phương diện này, trực tiếp hỏi,“Mấy bộ?”

“Đàm phán chém rớt ngươi theo như lời mức hai phần ba.” Helen - Hermann nhàn nhạt nói,“Trừ bỏ [ Iron Man ] ngoài, nếu hậu tục Marvel ảnh nghiệp tiếp tục đầu chụp Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh, ngươi có kế tiếp bảy bộ ưu tiên đầu tư quyền, nhưng mỗi một bộ đầu tư tỉ lệ đều không được vượt qua 20%.”

“Có thể .” Matthew bẻ đầu ngón tay tính tính, bảy bộ mà nói đến [ Avengers ] hẳn là không có vấn đề,“Ta rất thỏa mãn .”

Hắn khẽ nhíu mày, nhắc nhở nói,“Helen, phương diện này hiệp ước phải chú ý, chi tiết một điểm, muốn suy xét đến mọi khả năng lỗ hổng cùng cạm bẫy.”

Hollywood đại bộ phận điện ảnh công ty xác thật rất có khế ước tinh thần, nhưng ích lợi cũng đủ lớn mà nói, quỵt nợ đổi ý ví dụ cũng không thiếu, Peter - Jackson cái kia mập mạp, đến hiện tại còn tại cùng New Line Cinema bởi vì [ Lord of The Rings ] ba bộ khúc đạo diễn tiền thù lao lên tòa án.

“Ngươi yên tâm.” Helen - Hermann sớm suy xét đến phương diện này,“Wilson luật sư triệu tập năm danh giải trí nghề tư thâm luật sư đến định ra cùng thẩm duyệt hợp đồng.”

Matthew đột nhiên nghĩ tới một điểm,“Đúng, gia nhập một điều, cho dù Marvel cùng bọn họ công ty con xuất hiện cổ quyền biến động, Marvel cũng muốn ưu tiên cam đoan của ta đầu tư quyền hạn.”

Marvel về sau nhưng là quy chúc địch bảo bảo .

Helen - Hermann cầm ra bút, chuyên môn ghi tạc trên vở, nói,“Ta sẽ thông tri Wilson luật sư.” Nàng khép lại bản tử,“Lại chính là ích lợi phân thành , của ngươi đầu tư hội được hưởng đồng tỉ lệ ích lợi phân thành, nhưng giới hạn ở phim toàn cầu box office,DVD cùng băng ghi hình thuê thụ, internet video truyền phát cùng với đài truyền hình truyền phát ích lợi mấy cái phương diện.”

Matthew nhíu mày, hỏi,“Mặt khác chung quanh đâu?”

Helen - Hermann lắc đầu,“Như là phim món đồ chơi con rối, kéo dài truyện tranh, nhân vật hình tượng trao quyền đẳng tuyến dưới sản phẩm, không bao gồm ở trong đó.”

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Này mấy tiếp tục cùng bọn họ đàm, mỗi một hạng đều phải tranh thủ.”

“Ta biết.” Helen - Hermann đầu tiên là lên tiếng, tiếp muốn nói lại thôi, tạm dừng một hồi lâu mới nói,“Matthew, ta cuối cùng lại nhắc nhở ngươi một lần, lần này đầu tư phiêu lưu cực cao, vạn nhất [ Iron Man ] box office thất bại, này bốn ngàn vạn dollar ngươi không thu về được bao nhiêu.”

Nghe nói như thế, Matthew đối Helen - Hermann cười cười.

Hắn nhìn xem phi thường rõ ràng, cho dù là đến hiện tại, Helen - Hermann còn cùng Hollywood trong giới tuyệt đại bộ phận nhân như vậy, căn bản không xem hảo Marvel đặt chân điện ảnh nghề, sở dĩ tận lực cùng Marvel phương diện đàm phán, càng nhiều là chức nghiệp cho phép.

Đương nhiên, Matthew biết Helen - Hermann là hảo tâm, cho nên mới lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở hắn chú ý phiêu lưu.

Căn cứ mấy năm nay trải qua sự kiện phán đoán, Matthew cho rằng [ Iron Man ] giống từng như vậy lấy được thành công tỷ lệ xa xa cao hơn thất bại khả năng, vấn đề là hắn không thể cùng Helen - Hermann nói.

Loại sự tình này vừa giải thích không rõ ràng, cũng vô pháp giải thích.

Helen - Hermann nhìn thấy Matthew đang tự hỏi, lại bỏ thêm một câu,“Matthew, hiện tại dừng lại còn kịp.”

Matthew xoa xoa trán, rốt cuộc nghĩ tới thích hợp lý do thoái thác, này cũng chính là Helen - Hermann, đổi thành người khác hắn cũng lười nhiều lời.

“Ngươi yên tâm, Helen, ta biết ta đang làm cái gì.” Matthew biểu hiện phi thường thanh tỉnh,“Ta đầu tư [ Iron Man ] không phải nhất thời xúc động, mà là thận trọng suy xét kết quả.”

Cũng không đợi Helen - Hermann đáp lời, hắn còn nói thêm,“Hollywood chủ lưu thương nghiệp điện ảnh vì sao có thể phá tan văn hóa cùng ngôn ngữ chướng ngại? Trở thành thế giới phạm vi bên trong tối lưu hành điện ảnh? Bởi vì thị giác kỳ quan bài trừ ngôn ngữ cùng văn hóa cửa, cho nên toàn thế giới điện ảnh thị trường nhu cầu lượng tối cao , vẫn là buôn bán thị giác kỳ quan siêu cấp đại phiến. Kỹ thuật phát triển cùng tư bản đầu nhập tăng trưởng, quyết định truyện tranh đề tài có thể trở thành thị giác đại phiến trọng yếu vật liệu, ta cho rằng tại ngay lúc này cùng với có thể dự kiến ngắn hạn tương lai, phim siêu cấp anh hùng chính là Hollywood đại chế tác trọng điểm.”

Nghe Matthew nói ra này phiên ngôn luận, Helen - Hermann theo bản năng chớp mắt, bình tĩnh trên mặt xuất hiện vài phần kỳ quái, một đôi sáng sủa màu lam con ngươi không khỏi lên lên xuống xuống đánh giá Matthew.

“Không cần dùng loại này ánh mắt nhìn ta hảo sao?” Matthew có chút bất đắc dĩ xòe tay,“Ta mấy năm nay vẫn đang học tập, không lại là hoàn toàn không biết gì cả ngu ngốc .”

Helen - Hermann coi như là minh bạch , Matthew không có khả năng buông tay lần này đầu tư, không lại khuyên bảo, dứt khoát đổi đề tài.

“Nói dưới Armani quần lót đại ngôn đi.” Nàng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh,“Đây là chúng ta kế tiếp tranh thủ một cái khác trọng điểm.”

Matthew thu thập tâm tình, nghi hoặc nói,“Lần trước ngươi không phải theo ta nói, có hi vọng nhất không phải David - Beckham sao?”

Helen - Hermann hai tay giao nhau đặt ở trên bàn,“David - Beckham tại Âu Châu phương diện ra điểm vấn đề, ta hai ngày trước gặp qua Pat Kingsley, nàng đối Tom - Cruise đuổi việc nàng vẫn nhớ mãi không quên.”

Không biết vì sao, nàng đột nhiên muốn cười,“Của ngươi ưu thế rất lớn, đẳng [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] trailer cùng ngươi nhân vật áp phích chính thức công bố, Armani khẳng định sẽ đem ngươi xếp vào đệ nhất nhân tuyển.”

Nhìn thấy có người nói 1200 vạn dollar đại ngôn thuế thu sự, trong sách thời gian tại 2006 năm chín tháng, cự ly báo thuế quý còn rất xa.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 491: Khó Mà Quyết Đoán

Xách lên túi công văn, hạ màu đen xe hơi, Giovanni - Salvatore đi vào Armani tại Rodeo trên đại đạo danh phẩm điếm, cùng chủ động chào hỏi nhân viên cửa hàng gật gật đầu, không có tại tầng một rút ra, trực tiếp từ trái bên cạnh thang lầu, đi đến chuyên môn vi cao định hộ khách phục vụ tầng ba, lúc này mới từ hành lang quẹo vào tầng, xuyên qua một điều thật dài hành lang, tiến vào hành lang tận cùng bên trong văn phòng.

Hắn tuần trước mới từ Madrid đuổi tới Los Angeles, Madrid hành bao nhiêu có điểm thất vọng, làm khảo hạch mục tiêu chi nhất David - Beckham tại Real Madrid ngày cũng không dễ chịu, cùng hắn đồng dạng là người Italia Capello cũng không thích David - Beckham, David - Beckham tại kia tao Ngân Hà trên chiến hạm, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi ở ghế thay thế bổ sung, hơn nữa hắn cùng Capello tiếp xúc qua, Capello đối Beckham có thể nói tương đương chán ghét, Beckham tương lai chỉ biết trở nên càng thêm gian nan.

Giovanni - Salvatore buông xuống túi công văn, ngồi ở bàn công tác mặt sau trên ghế lão bản, tự hỏi Madrid hành chứng kiến hay nghe thấy, mặc kệ nói như thế nào, Beckham căn bản còn tùy sân bóng bên trên, Capello tại Real Madrid soái vị trước mắt đến xem phi thường củng cố, bản thân cũng là có tiếng cố chấp, tương lai một mùa giải, Beckham lên sân thời gian e hữu hạn, lực ảnh hưởng có điều suy yếu là tất nhiên .

Đương nhiên, dù cho lên sân thời gian đột nhiên hàng, Beckham như cũ là thương nghiệp cự tinh.

Điểm này, Giovanni - Salvatore nhìn xem rất rõ ràng, David - Beckham sớm không phải đơn thuần bóng đá ngôi sao đơn giản như vậy.

Hơn nữa Beckham còn có người khác rất khó có đủ một ưu thế, hắn có một đặc biệt biết giải quyết lão bà, nếu đồng thời khiến Beckham cùng Victoria trở thành Armani nam nữ nội y người phát ngôn, quảng cáo trung cùng ra kính, thêm vào cùng một chỗ có thể thực hiện một cộng một lớn hơn tam hiệu quả.

Hiện tại lớn nhất nghi ngờ, chính là Beckham sân bóng thời gian giảm bớt, lực ảnh hưởng sẽ suy yếu đến nào tình cảnh?

Victoria đem Beckham thành công đóng gói thành siêu cấp thương nghiệp ngôi sao, nhưng này mấy cuối cùng vẫn là thành lập tại bóng đá trên trụ cột .

Armani lựa chọn người phát ngôn, không chỉ muốn hình tượng khí chất ăn khớp, còn muốn có thể trưởng thời gian vi phẩm bài mang đến đầy đủ chú ý độ, bọn họ cấp ra là một phần dài chừng, người phát ngôn cũng muốn có trường kỳ lực ảnh hưởng.

Beckham đã vượt qua ba mươi tuổi , ba mươi tuổi về sau bóng đá ngôi sao......

Giovanni - Salvatore ít nhiều có chút băn khoăn, nếu là Manchester United thời kỳ David - Beckham, Armani căn bản không cần suy xét nhân tuyển khác, trực tiếp ký xuống đến liền là.

Đáng tiếc giày bay môn sau, Beckham đi xa Real Madrid......

Trên bàn công tác, trừ David - Beckham tư liệu, còn có một khác phân tư liệu, Giovanni - Salvatore lật ra kia phân tư liệu, đầu tiên nhìn thấy chính là vị Hollywood nhất tuyến hồng tinh trên diện rộng ảnh chụp.

Matthew - Horner hôm nay hồng đến phát tím a. Hắn dù cho phía trước đại đa số thời gian đều chờ ở Italia, cũng biết đây là hôm nay Hollywood nhiệt độ tối cao vài vị ngôi sao chi nhất.

Nguyên bản, đây không phải Armani suy xét nhân tuyển, sớm ở vài năm phía trước, Matthew - Horner người đại diện liền cùng Armani liên hệ qua, nhưng lúc ấy Matthew - Horner cuồng dã bất kham màn ảnh hình tượng, cùng Armani ít nhiều có chút xuất nhập, thêm độ nổi tiếng hơi thấp quan hệ, cho nên Armani lúc ấy lựa chọn một vị tuổi tương đối lớn nam tính người mẫu, buông tay Matthew - Horner.

Năm nay, Armani cùng vị kia nam model hiệp ước đến kỳ, Matthew - Horner người đại diện lại một lần tìm lên cửa đến.

Lần này cùng lần trước hoàn toàn bất đồng, Matthew - Horner đã trở thành Hollywood nhất tuyến hồng tinh, này lực ảnh hưởng cùng kêu gọi lực, để người không thể bỏ qua, hơn nữa theo tuổi tăng trưởng, hắn trở nên càng ngày càng thành thục, tại kiên nghị bề ngoài phía dưới, còn nhiều thành thục khí chất, tràn ngập nam tính mị lực.

Armani cũng đem hắn xếp vào bị tuyển danh sách, làm David - Beckham sau thứ hai nhân tuyển.

David - Beckham cùng Matthew - Horner ở giữa nên lựa chọn ai đâu? Giovanni - Salvatore làm trực tiếp người phụ trách, trong lúc nhất thời khó có thể quyết đoán.

Hai người có thể nói đều có ưu thế.

Cửa văn phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, Giovanni - Salvatore nhíu mày, vừa định mở miệng chất vấn, liền phát hiện chính mình lão bằng hữu, công ty tại Los Angeles người phụ trách Donadoni cầm mấy phân báo chí tạp chí đi đến.

“Vội vã , có chuyện?” Hắn hỏi.

Donadoni đem một phần lật ra Hollywood Reporter đặt ở Giovanni - Salvatore trước mặt trên bàn công tác, nói,“Đây là mới nhất tin tức, với ngươi công tác có liên quan.”

Giovanni - Salvatore cầm lấy báo chí, lập tức nhìn thấy cự đại thể chữ đậm Tom - Cruise cùng David - Beckham, tiếp nhanh chóng xem một lần, mày gắt gao nhíu lại.

Hollywood Reporter ngày trước phỏng vấn Tom - Cruise tiền người đại diện Pat - Kingsley, vị này vài năm trước bị Tom - Cruise sa thải người đại diện, đến hiện tại còn không yên tĩnh, nhận phỏng vấn khi, công bố Tom - Cruise cùng David - Beckham là quan hệ quá mức thân mật, hơn nữa không ngừng mượn sức Beckham tiến khoa học giáo.

Đan từ trên mặt giấy đến nói, quá mức thân mật thực ra không có cái gì, Matt - Damon cùng Ben Affleck cũng không quá mức thân mật sao?

Nhưng Giovanni - Salvatore rất rõ ràng, lời này khẳng định sẽ khiến rất nhiều người triển khai liên tưởng, hơn nữa người nói lời này không phải không quan hệ nhân sĩ, là Tom - Cruise tiền người đại diện.

“Pat - Kingsley gần nhất này vài năm, từng công khai nói qua Tom - Cruise tín ngưỡng cùng hành vi dị thường vấn đề.” Donadoni nghĩ đến này hai năm vẫn cùng hắn bên này liên hệ chặt chẽ trù tính công ty, nói ra lời tại sự thật trên trụ cột, còn có chứa rất khó nhận ra thiên hướng tính,“Này mấy tất cả đều bị nhất nhất chứng thực, hiện tại này phiên ba phải cái nào cũng được mà nói, khẳng định sẽ mang đến một ít phiền toái.”

Giovanni - Salvatore không nói gì, lại đem Donadoni trong tay mặt khác báo chí muốn lại đây, đại bộ phận đều là tiểu báo, tiểu báo liền không giống Hollywood Reporter như vậy cẩn thận , các loại liên tưởng thần triển khai......

“Này Pat - Kingsley là thông minh nữ nhân.” Giovanni - Salvatore tại công ty nội bộ phụ trách chính là truyền thông quan hệ xã hội nghiệp vụ,“Nói ra lời vừa có thể cấp tiền cố chủ mang đến phiền toái, còn không sẽ dẫn lên trên pháp luật tranh cãi.”

Hắn nhìn về phía Donadoni,“Beckham cùng Tom - Cruise......”

Donadoni sẽ không ngốc đến nói thẳng cái gì,“Phương diện này là có qua lời đồn đãi, bất quá ngươi hẳn là biết, Hollywood nha, đồn đãi không thể thiếu, thật giả khó phân biệt. Nhưng có chuyện, ngươi tốt nhất vẫn là chú ý một chút.”

Giovanni - Salvatore kỳ quái,“Chuyện gì?”

“Tom - Cruise là khoa học giáo trọng yếu thành viên, vẫn ở mượn sức ngôi sao nhập giáo.” Donadoni nói ra đều là chống lại kiểm chứng sự thực,“Matthew - Horner cùng Beckham đều bị hắn mượn sức qua, Matthew - Horner đi qua khoa học giáo một lần sau, liền chủ động làm bất hòa Tom Cruise, Beckham đến hiện tại còn thường xuyên xuất nhập khoa học giáo tại Hollywood danh nhân trung tâm, đoạn thời gian trước vừa tại Beverly Hills mua hào trạch, cũng kề sát Tom - Cruise gia......”

Giovanni - Salvatore niết cằm, rơi vào tự hỏi trong.

Donadoni còn nói thêm,“Khoa học giáo tại Bắc Mĩ tuy rằng là hợp pháp tồn tại, nhưng nói vậy ngươi cũng nghe nói qua, Âu Châu đại bộ phận quốc gia đều nghiêm cấm khoa học giáo, thế giới trong phạm vi, rất nhiều chính phủ đem khoa học giáo xếp vào tà giáo danh sách.”

Nghe nói như thế, Giovanni - Salvatore đột nhiên cả kinh, nếu Beckham gia nhập khoa học giáo, khẳng định sẽ có phản đối ảnh hưởng......

Beckham cùng Tom - Cruise chặt chẽ giao tình, hắn cũng nghe nói qua, hôm nay hai người đi lại thân mật, không phải không có phương diện này khả năng.

Lại lui một bước, David - Beckham thật cùng Tom - Cruise ở giữa......

Giovanni - Salvatore phun ra một ngụm khó chịu, hắn không phải đối nam đồng có ý kiến, Armani công ty cao tầng trong, nam đồng tùy ý có thể thấy được, chính là hắn chính mình, tại chơi chán nữ model thời điểm, cũng không phải không đi tìm nam model theo đuổi một chút mới mẻ kích thích.

Nhưng khiến một tiềm tại nam đồng đại ngôn quần lót, tuyệt đối là hôn chiêu, một khi sáng tỏ mà nói, đối phẩm bài phản đối ảnh hưởng cự đại.

Armani quần lót thuộc về xa xỉ phẩm, này liền quyết định chủ thể tiêu phí đám người là thành thục nam tính quần thể, Armani thị trường bộ sớm liền làm qua mục đích tính điều tra, trong đó đồng tính luyến tỉ lệ phi thường thấp, tuyệt đại bộ phận nhân ẩn ẩn đều đối nam đồng có hoặc sáng hoặc tối chán ghét.

Tuy rằng công ty cao tầng trung nam đồng số lượng không thiếu, nhưng đại bộ phận người đều rất lý trí, thị trường sẽ không bởi vì trang phục thiết kế giới xu hướng tình dục mà thay đổi.

Đây không phải mặt khác trang phục sản phẩm, mà là nam tính quần lót, Armani cần nhất là nam tính trầm ổn cùng dương cương.

Donadoni không có nhiều lời, làm lão bằng hữu, hắn lý giải Giovanni - Salvatore, nói nhiều ngược lại không tốt.

Nói đến loại trình độ này, vừa hảo.

Giovanni - Salvatore tự hỏi một hồi, ấn xuống micro, đem trợ thủ kêu tiến vào, chỉ trên bàn công tác báo chí, nói,“Ngươi đem này mấy báo chí trên tạp chí sở hữu đề cập Tom - Cruise cùng David - Beckham tin tức sao chép một lần...... Ân, còn có, đi thăm dò một chút khoa học giáo tư liệu, cùng nhau fax đến Milan tổng bộ.”

Nói tới đây, hắn nhớ tới phía trước xem qua về Tom - Cruise hành vi dị thường bát quái đưa tin, nếu nói đồng tính luyến chỉ biết mang đến chút phản đối ảnh hưởng mà nói, Armani người phát ngôn xuất hiện tín ngưỡng dị thường vấn đề, đó chính là gièm pha .

Armani chẳng những nguyên từ Italia, còn mặt hướng toàn thế giới, đặc biệt là Đông Phương nhanh chóng tăng trưởng một thị trường, tiêu thụ giả quần thể đối với tín ngưỡng vấn đề dị thường mẫn cảm.

So với ba phải cái nào cũng được, thật giả khó phân biệt đồng tính luyến vấn đề, khoa học giáo mới là chân chính để người lo lắng .

Giovanni - Salvatore đứng lên, đối Donadoni nói,“Đi, theo ta đi ra ngoài cùng nhau chuyển chuyển, xem xem Hollywood cùng Italia giới giải trí có cái gì bất đồng.”

Donadoni cười nói,“Kia hảo, ta mang ngươi đi Hollywood địa khu cùng Burbank nơi nơi xem xem.”

Los Angeles vẫn là cái kia Los Angeles, Hollywood cùng qua lại cũng không có cái gì bất đồng, chỉ là rất nhiều thương trường cùng ven đường cự phúc biển quảng cáo thượng, vừa đổi mới hoàn toàn mới quảng cáo, quảng cáo thượng nam chính cơ nhục gồ lên, hồng áo choàng hồng quần lót......

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 492: Một Bước Đến Dạ Dày

Hollywood trên đại đạo, một chiếc màu đen xe hơi chạy nhanh đi qua, phun ra khói đen có điểm sặc cổ họng, ven đường một nữ hài che miệng lại ho khan lên, bồi ở bên cạnh nam hài nhanh chóng qua vỗ vỗ nàng phía sau lưng.

“Không có việc gì đi?” Brian - Liszt quan tâm hỏi.

Daenerys lắc đầu,“Không có việc gì.” Tiếp nhìn về phía xe hơi rời đi địa phương, thề nói,“Đáng chết lão gia xe !”

Brian kéo nàng một phen, nói,“Đi thôi, đừng oán giận .”

Daenerys lại ho khan hai tiếng, lúc này mới cùng Brian cùng nhau triều Tinh Quang đại đạo bên kia đi.

Vừa đi đến Tinh Quang đại đạo cùng La Brea đại đạo lối vào, Daenerys liền thấy được một mặt cự đại biển quảng cáo, cơ hồ hô nói,“Brian, mau nhìn ! mau nhìn a !”

Brian theo nàng ánh mắt nhìn qua, giao lộ góc Đông Nam biển quảng cáo thượng, một bộ cự đại điện ảnh áp phích mới tinh lóe sáng, mặt trên nhân ngửa mặt rống giận, hồng áo choàng cùng hồng quần lót phụ trợ dưới, mỗi một khối to lớn cơ nhục đều rõ ràng có thể thấy được.

Sau đó, Brian cùng Daenerys đều dừng lại cước bộ, nhìn kia phó áp phích xuất thần.

Áp phích bên trên nhân giống như núi cao như vậy cao ngất, nham thạch như vậy cứng rắn, ba đào như vậy phẫn nộ, Chiến Thần bưu hãn !

Kia tựa hồ đạt tới nam nhân dương cương cường hãn cực hạn !

“Rất......” Daenerys nhỏ giọng nói thầm,“Rất khoa trương .”

Brian phục hồi tinh thần, nói,“Khoa trương sao? Không khoa trương a. Matthew dáng người vẫn như vậy hảo.”

Daenerys lắc đầu,“Không phải.” Nàng thò ngón tay chỉ,“Ta nói là hồng quần lót.”

“Ách......” Brian nháy mắt không nói gì, bởi vì xác thật rất khoa trương.

“Matthew thực sự có lớn như vậy?” Daenerys nhìn áp phích, mặt trên Matthew trừ chiến giày, áo choàng cùng hồng quần lót ngoài, không có mặt khác quần áo,“Sẽ không là cố ý làm đi?”

Brian suy nghĩ một hồi,“Hẳn là không phải. Ngươi quên sao? Rất sớm phía trước có phóng viên chụp lén qua Matthew cùng Keira - Knightley đồ bơi ảnh chụp, Matthew...... Khụ, chính là như vậy.”

“A !” Daenerys đột nhiên vỗ trán một chút,“Ngươi như vậy vừa nói ta nhớ ra, Jessica - Alba, Scarlett - John cùng Rachel - McAdams nói qua Matthew cái kia rất cái gì mà nói.”

“[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] sắp phát hành a.” Brian cũng tưởng lên,“Đây là muốn bắt đầu phạm vi lớn tuyên truyền , phỏng chừng trailer cũng mau ra đi.”

Daenerys kéo lên Brian liền đi,“Đi, đi, đi, phụ cận có gia rạp chiếu phim, chúng ta đi xem xem trailer có hay không đưa lên đến rạp chiếu phim bên trong.”

Năm phút đồng hồ sau, hai người tiến vào một nhà mắt xích rạp chiếu phim, bởi vì cuối tuần quan hệ, rạp chiếu phim bên trong nhân rất nhiều, có không ít người ánh mắt đều tại nhìn chằm chằm chuyên môn truyền phát trailer màn hình lớn.

“THIS. IS. SPA RTA !”

Daenerys vừa lúc nghe được câu này tiếng rống, tiếp nhìn thấy pha quay chậm trong, giống như điêu khắc như vậy Matthew nhấc chân đem một người da đen tráng hán cất vào giếng nước bên trong.

Sau đó, là Matthew toàn phúc đặc tả.

Hắn liền đứng ở nơi đó, đứng ở mây đen dày đặc thiên không cùng màu vàng kim mạch điền phía trước, toàn thân trên dưới mỗi một chi tiết đều để người thấy rõ ràng.

“Cô lỗ......”

Daenerys không tự giác nuốt nước miếng một cái, nàng nhanh chóng che miệng lại, nhìn trộm xem xem bốn phía, phát hiện chung quanh các nữ đồng bào yết hầu lăn lộn, rõ ràng đang làm giống nhau sự tình.

“Rất mê người .”

“Đây mới là nam nhân a.”

Có trầm trầm tiếng nghị luận truyền tới.

“Này cơ nhục, thật muốn sờ một chút, không biết hay không sẽ giống thạch đầu như vậy cứng rắn.”

Còn có mặt khác nghị luận, Daenerys sau khi nghe được có loại bụm mặt xúc động, này mấy nữ nhân còn hiểu không hiểu mất tự nhiên? Một đám rất không biết xấu hổ .

Trước sau tại Hollywood cùng Burbank dạo qua một vòng, Giovanni - Salvatore lại về đến Rodeo đại đạo danh phẩm trong điếm, ngồi ở trước bàn làm việc mở ra máy tính, cùng Milan tổng bộ bên kia câu thông một chút, Milan tổng bộ thu đến hắn fax qua tư liệu sau, đối với David - Beckham cũng có nghi ngờ, bất quá có bộ phận nhân suy xét đến Beckham vợ chồng liên hợp hiệu ứng, vẫn là có khuynh hướng sử dụng Beckham.

Như vậy cũng có thể đem Victoria kéo vào đến.

Giovanni - Salvatore hỏi hạ tình huống, không có nói thêm cái gì, nếu thật sự không thể quyết đoán, sự tình tự nhiên sẽ giao đến George - Armani tiên sinh chỗ đó, do hắn bản nhân tự mình quyết định.

“Kiều, bận rộn sao?”

Bỗng nhiên, Giovanni - Salvatore MSN lóe một chút, Donadoni phát đến một điều tin tức.

“Không vội.” Giovanni - Salvatore đánh chữ tốc độ không nhanh,“Tại lung tung xem giải trí tin tức.”

Donadoni lại phát đến một điều tin tức,“Vừa thấy được điều thú vị video, Matthew - Horner diễn viên chính tân điện ảnh báo trước, ngươi cũng xem xem đi, có lẽ có thể đến giúp ngươi hiện tại công tác.”

“Hảo !”

Donadoni bên kia rất nhanh phát đến một cái võng chỉ, Giovanni - Salvatore điểm khai, phát hiện là youtube trang web ảnh thị bản khối một video, trang web mở ra sau tự động giảm xóc, rất nhanh liền truyền bá ra một điều chừng hai phút trailer.

Đây là một bộ cổ trang Sử Thi điện ảnh, mặt trên nhân vật chính hắn nhận thức, Matthew - Horner !

Chỉ nhìn bất quá mười mấy giây, Giovanni - Salvatore liền gắt gao nhìn thẳng màn hình máy tính, Matthew - Horner tạo hình...... Tạo hình...... Dứt khoát......

Hắn tìm không thấy thích hợp từ ngữ đến hình dung, lại tự động tại đầu óc trong ảo tưởng, lấy Matthew - Horner triển hiện ra đến dáng người, cơ nhục cùng nam tính dương cương mị lực, hồng quần lót đổi thành Armani bên người quần lót mà nói, sẽ có cái dạng gì hiệu quả?

Nói vậy phi thường kinh người, phi thường hấp dẫn nhân, phi thường để người khó có thể quên......

“Hô......”

Giovanni - Salvatore phun ra một ngụm trưởng khí, xem xong trailer video sau, lập tức liên hệ Milan tổng công ty bên kia, đem [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] trailer võng chỉ phát qua.

Milan tổng bộ kia vài do dự không quyết gia hỏa, có lẽ sẽ có quyết đoán đi?

[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] trailer, áp dụng TV, internet cùng rạp chiếu phim đồng thời thượng tuyến đưa đẩy sách lược, Matthew cá nhân trên blog, cũng gia tăng trailer chuyên mục.

Vỏn vẹn hai mươi bốn giờ sau, chỉ riêng hắn trên blog trailer lượng view liền vượt qua một trăm vạn đợt người.

Tại hôm nay niên đại này, như vậy số click đã phi thường khủng bố .

Trên youtube, hai mươi bốn giờ không đến, trailer liền chen vào trong ngày đứng đầu video phía trước ba vị, hiệu quả phản ứng vô cùng tốt.

Video hạ khung nhắn lại trung, còn lại là quần tình sôi trào, khó coi từ ngữ ùn ùn.

“Cả bộ điện ảnh trung, Matthew đều là loại này tạo hình đi? Đúng mà nói ta đi xem định, quản hắn điện ảnh tình tiết cùng bối cảnh nhuộm đẫm, chỉ nhìn Matthew hồng quần lót liền hồi vốn tiền vé .”

“Đây là dùng máy tính xử lý qua sao? Vải đỏ bên trong chẳng lẽ là một căn đại hào dưa chuột?”

“Điện ảnh nhất định sẽ nhìn, nhưng ta có chuyện này muốn hỏi một chút: Matthew, ngươi đi đường phương tiện sao?”

“Nếu là Matthew đi chạy một trăm, cùng người đồng bộ đụng tuyến, hắn khẳng định đệ nhất.”

“Trọng lượng ròng năm mươi pound?”

“Này...... Lúc này sẽ không một bước đến dạ dày a?”

“Không mặt mũi gặp người , cùng Matthew so, ta bạn trai tiểu có thể khiến con kiến mang thai.”

Trên hệ thống mạng, các loại lời nói cũng không có cấm kỵ, sở hữu xuất hiện [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] trailer cùng Leonidas tuyên truyền áp phích trang web trang web, phía dưới cơ hồ đều đuổi kịp cùng loại bình luận nhắn lại.

Đề tài rất nhanh hình thành nhiệt độ, may mắn đầu năm nay xã giao phần mềm tại vừa khởi bước, bằng không khẳng định sẽ bị xoát bình.

Liền tính là như vậy, Thiên Sứ trù tính công ty công khai hòm thư bên trong, cũng thu đến số lượng trên ngàn muốn Matthew kia phương diện ảnh chụp thư tín, thậm chí còn có phóng viên chuyên môn ngăn chặn Matthew hỏi loại này vấn đề.

Matthew dựa theo trước đó chế định sách lược, hờ hững không để ý không trả lời, vẫn là vừa không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Bất quá,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] kịch tổ tin tức người phát ngôn nhận phóng viên phỏng vấn khi, thành khẩn hứa hẹn tuyên bố, phim quay chụp phía trước, sở hữu diễn viên đều tiến hành qua vài tháng cường hóa kiện thân, bao gồm dáng người bên trong đều là chân tài thật liêu, kịch tổ tuyệt đối không có tại hậu kì chế tác trung tiến hành máy tính tân trang.

Này không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, đề tài nhiệt độ càng cao.

Kịch tổ cấp ra đáp án rất mơ hồ, Matthew bản nhân lại ngậm miệng không nói, giải trí các phóng viên rất nhanh tìm đến có thể chứng thực nơi đi.

Vì thế, Jessica - Alba, Scarlett Johansson, Rachel - McAdams cùng với Adriana - Lima đám người, trở thành phóng viên cẩu tử vây truy chặn đường mục tiêu.

Hôm nay đề tài này lửa nóng, hơn nữa những người này cũng sớm liền công khai tỏ vẻ cùng Matthew ngắn ngủi kết giao qua, cũng không kiêng dè đàm luận Matthew, huống chi còn có thể cọ xuống nhiệt độ.

Rất nhanh, giải trí các phóng viên từ Matthew “Ngắn ngủi kết giao” mấy nữ nhân trong miệng, chiếm được một ít từ hình dung, tỷ như cùng loại khoa trương, khủng bố cùng kinh người đợi đã (vân vân).

Đương nhiên, loại này cái gọi là ngắn ngủi kết giao, thực ra từ tự thân đến truyền thông lại đến công chúng, đều biết sao thế này.

Nếu đứng ở công chúng góc độ, dùng một câu đến hình dung lại thích hợp bất quá .

“Chúng ta biết bọn họ tại nói dối, bọn họ cũng biết chúng ta biết bọn họ tại nói dối, chúng ta cũng biết thực ra bọn họ biết chúng ta biết bọn họ tại nói dối, bọn họ cũng biết chúng ta là giả trang bọn họ không tại nói dối......”

Đây chính là ngành giải trí hiện trạng.

Đặc biệt là cùng loại như vậy bát quái chuyện xấu, công chúng làm sao có khả năng không thể tưởng được là sao thế này? Nhưng Matthew cùng Leonardo như vậy, không kết hôn không bạn gái, nói cách khác hắn hoa tâm cùng hoa hoa công tử linh tinh.

Leonardo cùng Gisele - Bündchen chính thức kết giao kia vài năm, cùng bao nhiêu nữ nhân từng truyền chuyện xấu? Thực ra truyền thông cùng fan điện ảnh mắng cũng không như thế nào hung.

“Có hiệu quả sao?”

Đi Marvel ảnh nghiệp trên xe, Matthew hỏi Helen - Hermann,“Armani bên kia còn không có tin tức?”

Helen - Hermann khẽ lắc đầu,“Tạm thời còn không có.” Nàng thở dài, nói,“Ta lý giải đến tình huống, Armani bên trong có người xem hảo Beckham thêm Victoria phu thê đương đại ngôn tổ hợp.”

Matthew gật gật đầu, không nói thêm gì, hắn càng nhiều tâm tư vẫn là đang suy xét liền muốn cử hành cùng Marvel ký ước nghi thức.

“Nếu ngươi cũng có ngôi sao lão bà hoặc là bạn gái.” Helen - Hermann cũ nói nhắc lại,“Beckham tại ngươi trước mặt, không có bất cứ cạnh tranh lực.”

Matthew lắc đầu,“Ta đây liền bị trói chết.”

Ô tô đến Marvel ở làm công Tiểu Lâu, tiểu lâu phía trước mặt trên quảng trường, tập hợp hàng loạt phóng viên, hắn đầu tư Marvel tin tức tuyên bố hội sắp bắt đầu.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 493: Dùng Tốt Matthew Lá Bài Này

Vừa từ trên xe xuống dưới, Matthew liền bị phần đông giải trí phóng viên đoàn đoàn vây quanh lên, chẳng sợ có ba danh bảo tiêu hộ vệ, cộng thêm Marvel ảnh nghiệp trước tiên chuẩn bị nhân viên bảo vệ mở đường, như cũ bị đổ ở Marvel ảnh nghiệp văn phòng phía trước loại nhỏ trên quảng trường, một chút không thể động đậy.

“Horner tiên sinh, Marvel ảnh nghiệp vừa thành lập, vẫn là một cái xác không, chưa từng có độc lập chế tác qua bất cứ điện ảnh, ngươi vì cái gì muốn hướng bọn họ đầu tư 4000 vạn dollar?”

Matthew đứng ở tại chỗ không thể động, đủ loại vấn đề, giống như sóng biển như vậy nghênh diện đánh tới.

“[ Iron Man ] chỉ là Marvel truyện tranh nhị tuyến siêu cấp anh hùng, ngươi vì sao lựa chọn đầu tư Tony - Stark?”

“Tất cả mọi người không hiểu của ngươi lần này đầu tư, xin hỏi ngươi có thể cho ra một hợp lý giải thích sao?”

“Matthew, ngươi hiểu hay không đầu tư?”

Nghe đến mấy cái này vấn đề, Matthew không trả lời ngay, hiện trường thật sự là rất rối loạn.

Đương nhiên, hắn sẽ không liền như vậy rời khỏi, ngày hôm qua Marvel ảnh nghiệp liền cùng hắn câu thông qua, lường trước hôm nay sẽ có tình huống như vậy, cũng làm hảo trả lời một ít vấn đề chuẩn bị.

Chỉ cần không hỏi hồng quần lót vấn đề, hắn rất có kiên nhẫn trả lời.

Nếu cùng Marvel đạt thành hiệp nghị, hướng [ Iron Man ] đầu tư 4000 vạn dollar cự tư, Matthew cũng sẽ phối hợp tuyên truyền mở rộng, này trực tiếp quan hệ đến hắn ích lợi.

Hắn vỗ Braun - Williams cánh tay một chút, vẫn đứng ở hắn bên cạnh cảnh giới bảo tiêu tiên sinh hiểu ý, lập tức xả ra lớn giọng hô,“Yên lặng một chút ! yên lặng một chút ! Matthew có lời muốn nói, các ngươi rất rối loạn !”

Nghe được Matthew muốn hồi đáp vấn đề, phóng viên các cẩu tử không lại giống phía trước như vậy hỗn loạn, lục tục im lặng một ít.

Matthew nhìn thấy do thương pháo Tề Minh chiến trường biến thành hỗn loạn chợ, mở miệng nói,“Ta vừa nghe được một ít vấn đề, mọi người đều tại hảo kỳ ta vì cái gì muốn đầu tư [ Iron Man ] bộ điện ảnh này, đúng không?”

“Vâng !”

“Không sai.”

Chung quanh vang lên một mảnh ồn ào hỗn loạn đáp lại thanh.

Matthew nâng tay làm ép xuống thủ thế, thượng vàng hạ cám lời nói dần dần biến mất, hiện trường thế nhưng trở nên có trật tự lên.

“Đầu tư [ Iron Man ], bởi vì ta là Tony - Stark phấn ti !” Matthew lại mở ra miệng đầy nói dối trạng thái, dù sao diễn lên cũng không cố sức,“Truyện tranh thế giới trung,[ Iron Man ] hệ liệt cùng [ Spiderman ], X-Men cùng [ Fantastic Four ] nổi danh. Này bộ truyện tranh đã đỏ vài mươi năm, hơn nữa vẫn nhận đến cùng loại với ta loại này phấn ti quan tâm. Bởi vì hắn không phải sinh vật biến chủng, hoặc là bị cái gì côn trùng cắn được. Hắn chỉ là một bình phàm nhân, vận dụng chính mình trí năng chế tạo ra một kiện sắt thép y, một nhân loại vĩ đại nhất phát minh.”

Hắn nhún vai,“Có lẽ rất nhiều người đều cho rằng ta mụ đầu, nhưng ta thủy chung cho rằng Iron Man là thập phần thú vị nhân vật;[ Spiderman ] cùng X-Men trung, Marvel cùng mặt khác công ty hợp tác, đã thành công tạo ra thần lực anh hùng.”

Tuy rằng Marvel thật khuyết thiếu cải biên kinh nghiệm, nhưng Matthew không thể nói như vậy,“Marvel tại cải biên kì hạ siêu cấp anh hùng trên điện ảnh có thành công hơn nữa huy hoàng kinh nghiệm, ta tin tưởng này bộ [ Iron Man ] nhất định có thể thành công.”

“Mặt khác một điểm, ta đã cùng đạo diễn cùng biên kịch nói qua .” Matthew lời nói dối dần dần xả đến phía chân trời,“Này bộ [ Iron Man ] hội chạm đến xã hội vấn đề, cùng với chúng ta sinh tồn thế giới. Này cố sự về cứu chuộc, còn có có thể chuyển biến thành anh hùng bình phàm nhân.”

Văn phòng phòng nghỉ trung, Kevin Fage cùng Avi Arad xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn lâu phía trước tình huống, sở hữu phóng viên đều tại chú ý Matthew - Horner, không có nhân nhiều xem Marvel ảnh nghiệp bên này liếc nhìn.

Rất hiển nhiên, tân sinh Marvel ảnh nghiệp xa xa so ra kém Matthew - Horner có lực hấp dẫn.

“Hắn một người, liền đoạt đi sở hữu nổi bật.” Kevin Feige có như vậy điểm ghen tị.

Avi Arad vẫn nhìn bên kia,“Chúng ta cần như vậy một người, một có thể đưa tới chú ý độ cùng độ nổi tiếng nhân, Matthew - Horner chính là loại người này.”

Kevin Feige thở dài, nhẹ nhàng gật đầu.

“Gần nhất về [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] đưa tin cùng tuyên truyền ngươi cũng thấy được.” Avi Arad tiếp tục nói,“Warner Bros còn không có rất phát lực, vỏn vẹn dựa vào Matthew - Horner một người chế tạo đề tài, này bộ phim danh tự liền truyền khắp toàn mĩ, trở thành bị rộng khắp thảo luận đối tượng.”

“Ai có thể nghĩ đến a......” Kevin Feige lộ ra bất đắc dĩ tươi cười,“Hắn trời sinh điều kiện tốt như vậy.”

Avi Arad dặn dò nói,“Nhất định phải dùng hảo Matthew - Horner này trương bài, hắn có thể mang cho chúng ta , không chỉ 4000 vạn dollar tài chính.”

Kevin Fage đương nhiên minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, nói động,“Ta biết nên làm như thế nào.”

Văn phòng phía trước, ngắn ngủi phỏng vấn đã kết thúc, Matthew - Horner tại nhân viên bảo vệ cùng bảo tiêu mở đường hộ vệ dưới, gian nan hướng về đại môn bên này chen lại đây.

Nhìn thấy này hết thảy, Kevin Feige ý tưởng càng ngày càng kiên định,[ Iron Man ] tuyên truyền, nhất định phải cùng vị này Hollywood đương hồng ngôi sao chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ.

Giống như từ chính mình chú ý hắn bắt đầu khởi, vài tháng qua đi , hắn ở trên truyền thông nhiệt độ cùng công chúng gian đề tài độ, tựa hồ liền không có chân chính trượt xuống qua.

Kevin Feige suy xét một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười, Matthew - Horner quả nhiên là phi thường thông minh, cũng rất hiểu được từ ta marketing ngôi sao a.

Cùng loại này nhân hợp tác, đối [ Iron Man ] chỉ có ưu việt.

Lại nói, muốn hay không nghĩ biện pháp chế tạo Matthew - Horner cùng [ Iron Man ] kịch tổ ở giữa tin tức?

Phương diện này muốn hảo hảo kế hoạch một chút.

“Hắn tiến lâu bên trong .” Avi Arad lúc này nhắc nhở nói,“Chúng ta đi phòng họp đi, hoàn thành ký ước nghi thức.”

To lớn trong phòng hội nghị, chỉ có hơn ba mươi danh truyền thông phóng viên, Marvel ảnh nghiệp xuất phát từ tiết kiệm tài chính suy xét, không có đi bên ngoài cho thuê cũng đủ lớn tin tức thính, lựa chọn tại nhà mình phòng họp trung tổ chức ký ước nghi thức.

Matthew không nói thêm gì, đi đến phòng họp sau, cùng Avi Arad đối mặt mà ngồi, phần mình tại chuẩn bị tốt “Hiệp ước” Mặt trên ký tên, sau đó trao đổi hiệp ước, tại phần đông trước màn ảnh bắt tay, ký ước nghi thức thuận lợi hoàn thành.

Tương đối với 4000 vạn dollar đầu tư đến nói, lần này ký ước nghi thức có chút keo kiệt.

Matthew không có đối với này phát biểu ý kiến, bởi vì hắn biết Marvel phương diện ngày thật không phải rất dễ chịu, hai năm nay còn hơi chút hảo một điểm, mấy năm trước vì duy trì công ty vận chuyển, liên đương gia anh hùng bản quyền đều có thể bán đi.

Ký ước hoàn thành, Matthew cùng Kevin Feige cùng Avi Arad đứng chung một chỗ, nhận truyền thông chụp ảnh chung.

Ba người sánh vai đứng thành một hàng, có vẻ phi thường thân mật, nửa điểm cũng không có phía trước đàm phán trung đao quang kiếm ảnh.

Đương nhiên, đây là một lần có lợi cho nhau hợp tác, Marvel ảnh nghiệp chặn lên nhu cầu cấp bách đại bộ phận dự toán chỗ hổng, Matthew lấy đến muốn Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh đầu tư quyền.

Chụp ảnh chung kết thúc, nhận qua truyền thông thông lệ phỏng vấn, Matthew đi theo Avi Arad cùng Kevin Feige bên cạnh, rời đi phòng họp, vào cùng tầng phòng khách.

Song phương luật sư cùng người sản xuất liên minh đại biểu liền chờ tại phòng khách bên trong, Matthew cùng Marvel ở trong này ký kết chân chính hiệp ước.

Matthew tiến vào phòng khách, trước cùng lấy Wilson luật sư cầm đầu luật sư đoàn đội chào hỏi, tiếp đi đến Helen - Hermann bên cạnh, Helen - Hermann thấp giọng nói,“Hiệp ước không có vấn đề.”

“Ta biết.”

Hắn tiếp nhận Wilson luật sư chuẩn bị tốt bút bi, cùng Avi Arad như vậy, tại một thức ba phần hợp tác mặt trên ký tên.

Ký tên hoàn thành, Wilson luật sư mang đi thuộc về Matthew kia phân hiệp ước, người khác cũng đều ly khai phòng khách, chỉ còn dư Matthew cùng Helen - Hermann, bên kia Avi Arad cũng đi, hắn muốn đuổi phi cơ phản hồi New York, còn thừa kịch tổ tình huống, có Kevin Feige tại đủ rồi.

“Kevin, nam chính xác định sao?” Matthew trực tiếp hỏi.

Hắn tại đàm phán phía trước cùng đàm phán quá trình bên trong, liền đối [ Iron Man ] hạng mục hiện trạng có đầy đủ lý giải, phim đã tiến vào thực tế trù bị giai đoạn, Kevin Feige cùng Jon Favreau đang tại Hughes phi cơ xưởng chế tạo kho máy studio trung làm tiền kỳ chuẩn bị công tác.

Trọng yếu diễn viên phương diện, Jon Favreau hội làm thêm biểu diễn Tony - Stark bảo tiêu kiêm tài xế Happy, Oscar ảnh hậu Gwyneth - Paltrow đóng vai tiểu ớt, Jeff - Bridges biểu diễn đại nhân vật phản diện Iron Monger.

Marvel vì áp súc thù lao, Jeff - Bridges thậm chí là vừa lừa vừa dụ kéo đến .

Hắn xem qua trong kịch bản, Iron Monger là lớn nhất nhân vật phản diện, nhưng kịch tổ cấp Jeff - Bridges là nhân vật kịch bản, hơn nữa nói cho hắn Iron Monger không phải lớn nhất nhân vật phản diện, sẽ có một phản chuyển, lớn nhất nhân vật phản diện là truyện tranh trung Iron Man đối thủ một mất một còn mãn đại nhân.

Jeff - Bridges tại Hollywood coi như là nhân vật, khả năng đối thuần túy nhân vật phản diện có nghi ngờ.

Tóm lại,[ Iron Man ] này hạng mục gặp phải rất nhiều khó khăn, Kevin Feige nghĩ mọi biện pháp tại giải quyết này mấy khó khăn.

Nghe được Matthew hỏi nam chính, Kevin Feige lắc lắc đầu,“Tạm thời còn không có, nguyên bản có ba nhân tuyển, ngươi, Tom - Cruise cùng Nicolas Cage, bất quá......”

Matthew nếu đầu tư này hạng mục, liền muốn nghĩ biện pháp khiến [ Iron Man ] dọc theo chính đồ phát triển, nói,“Ta đề cử cá nhân tuyển đi, ngươi xem hay không thích hợp.”

Hôm nay ngồi ở trên một chiếc thuyền, Kevin Feige cũng không lo lắng Matthew gạt chính mình, hảo kỳ hỏi,“Ai nha?”

“Ngươi còn nhớ rõ tiểu Robert - Downey sao?” Matthew nói ra cái kia chân nhân cùng Iron Man trực tiếp phân chia ngang bằng danh tự,“Ta cảm giác hắn hẳn là thích hợp.”

Không đợi Kevin Feige mở miệng, hắn còn nói thêm,“Tony - Stark giàu có, soái khí, khôi hài, lại có mị lực, phạm quá đại sai, cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, điểm ấy cùng tiểu Robert - Downey bản nhân rất giống.”

Helen - Hermann kỳ quái nhìn về phía Matthew, bởi vì nàng rất rõ ràng, Matthew luôn luôn không cùng tiểu Robert - Downey đánh qua giao tế.

Này như thế nào nói cũng là chế tác phí tổn 1 ức 4000 vạn dollar đại chế tác nam chính, lấy Matthew làm người, như thế nào sẽ đề cử một không có quan hệ nhân biểu diễn?

Matthew chú ý tới Helen - Hermann, lại không nghĩ tới giải thích, loại sự tình này giải thích không rõ ràng.

“Ân......” Kevin Feige suy xét một hồi,“Ta trước cùng tiểu Robert - Downey tiếp xúc một chút.”

[ Jeff - Bridges sự, là sau này nhận phỏng vấn khi nói , có khả năng là vì tuyên truyền cần.]

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 494: Đào Hố Cho Downey

Theo sau hai ngày bên trong, Kevin Feige phái người đi tiếp xúc dưới tiểu Robert - Downey, Matthew cũng tại chú ý bên kia động thái, tiểu Robert - Downey đối với biểu diễn Tony - Stark phi thường cảm thấy hứng thú.

Từng Oscar tốt nhất nam chính đề danh kẻ đạt được, hôm nay tình cảnh gian nan, hít thuốc phiện cùng ngồi tù cơ hồ hủy hắn diễn viên kiếp sống, may mắn gia đình của hắn quan hệ còn tại, rất nhiều người vẫn là bán vài phần mặt mũi cấp lão Robert - Downey, Mel Gibson tại triệt để đắc tội trong giới Do Thái duệ phía trước, kéo qua tiểu Robert - Downey một phen, sau George - Clooney cũng tại dẫn tiểu Robert - Downey, nhưng chung quy không thể triệt để thay đổi tiểu Robert - Downey tình cảnh, khiến hắn lại trở thành chín mươi niên đại cái kia thiên tài diễn viên.

Marvel phương diện đối tiểu Robert - Downey có nghi ngờ, hít thuốc phiện phục hấp tỷ lệ thật sự rất cao .

May mà phương diện này cũng không phải không có biện pháp giải quyết, tại Helen - Hermann đề nghị dưới, Kevin Feige chế định một khắc nghiệt tiền lương thanh toán phương án, nếu tiểu Robert - Downey có thể thông qua Tony - Stark thử vai, trừ đệ nhất bút tỉ lệ rất thấp tiền lương, còn lại vượt qua bảy thành thù lao, đều phải đợi đến [ Iron Man ] chính thức phát hành sau mới có thể lấy đến.

Trong lúc, tiểu Robert - Downey tuôn ra hít thuốc phiện gièm pha mà nói, chẳng những còn thừa thù lao không cầm đến tay, còn muốn hướng kịch tổ thanh toán cùng thù lao mức giống nhau bồi thường kim.

Đây là kịch tổ mời tiểu Robert - Downey tham gia thử vai tiền đề, cũng là dự phòng thi thố, lấy tiền tài hình thức nhắc nhở tiểu Robert - Downey.

Tiểu Robert - Downey hôm nay không có cò kè mặc cả tiền vốn, theo Matthew được đến tin tức, liền tính tiểu Robert - Downey thông qua thử vai, Marvel cũng chỉ chuẩn bị cho hắn cung cấp 50 vạn dollar thù lao.

“Kevin, có đề nghị, ngươi suy xét một chút.”

Marvel ảnh nghiệp trong văn phòng, Matthew buông xuống tiểu Robert - Downey tư liệu, nói,“Nếu [ Iron Man ] thuận lợi mà nói, chúng ta hậu tục kế hoạch đều sẽ triển khai, đúng không?”

“Ân.” Kevin Feige gật gật đầu, hôm nay Matthew là Marvel ngoài phim đệ nhị đại nhà đầu tư, hơn nữa có được hậu tục tác phẩm đầu tư quyền, song phương đứng ở trên một chiến tuyến, có một số việc cũng không cần giấu diếm,“Kế hoạch có thể chấp hành mà nói, bốn đến năm bộ điện ảnh sau, chúng ta sẽ tập kết Avengers.”

Matthew tại đàm phán khi liền biết này mấy ,“Nếu như vậy, Kevin, vì sao không cùng tiểu Robert - Downey nhiều ký mấy bộ phiến ước đâu?”

Kevin Feige thoáng sửng sốt một chút, bọn họ hiện tại căn bản là không suy xét nhiều như vậy, chung quy [ Iron Man ] chính là một lần đánh bạc, thắng bại ai cũng không dám cam đoan.

Matthew hiện tại là đầu tư giả cùng người sản xuất, thiên nhiên liền sẽ đứng ở phù hợp tự thân ích lợi trên lập trường suy xét vấn đề, dứt khoát đối Kevin Feige nói,“Dựa theo kế hoạch,[ Iron Man ] một khi thành công, hậu tục còn có [ Iron Man 2] đi? Còn có [ Avengers ] đi? Này mấy đều cần Tony - Stark xuất trướng, chúng ta vì sao không cùng diễn viên một lần tính ký kết nhiều bộ phiến ước đâu? Liền tính đến lúc đó diễn viên muốn một lần nữa đàm phán thù lao, chúng ta cũng tương đối sẽ chủ động một điểm.”

“Đúng vậy !” Kevin Feige gật gật đầu,“Ta đem việc này xem nhẹ .”

Matthew cười cười, còn nói thêm,“Hôm nay tiểu Robert - Downey tình trạng không tốt, chính là chúng ta đưa ra này mấy điều kiện hảo cơ hội, nếu là [ Iron Man ] phát hành đại bán mà nói, chúng ta lại cùng hắn đàm tân hợp đồng, kia liền bị động a.”

Kevin Feige tại trong văn phòng qua lại chuyển hai vòng, phụ họa nói,“Ta này liền để người bắt đầu chuẩn bị, cho dù thông qua thử vai nhân không phải tiểu Robert - Downey, chúng ta cũng muốn tranh thủ một lần tính nhiều ký mấy bộ điện ảnh hiệp ước.”

Matthew không có nói thêm gì, Kevin Feige lúc trước bởi vì tài chính đẳng vấn đề phân tâm mà không hề nghĩ đến, hiện tại trải qua hắn nhắc nhở, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp lộng một phần đối bên phim có lợi hiệp ước, lấy tiểu Robert - Downey tình cảnh, chỉ cần hiệp ước không phải quá phận, phỏng chừng đều sẽ ứng đến.

Từng Matthew xem giải trí bát quái thời điểm liền chú ý qua, tiểu Robert - Downey là Marvel toàn bộ diễn viên trung thù lao tối cao , một người thù lao có thể ngang bằng mặt khác sở hữu báo thù giả thành viên thu nhập tổng hòa, một phương diện này là vì Iron Man tối thụ fan điện ảnh hoan nghênh, một phương diện khác chính là Marvel sớm nhất cùng hắn ký kết là đan bộ hiệp ước.

Đại khái Marvel chính mình cũng không nghĩ tới [ Iron Man ] sẽ như vậy thành công, thêm Marvel trạng huống cũng không phải rất tốt, bắt đầu dùng tiểu Robert - Downey thời điểm, chỉ cùng hắn ký [ Iron Man ] một bộ phiến ước.

Đẳng [ Iron Man ] siêu cấp đại bán, Marvel lại nghĩ mời tiểu Robert - Downey khi, tiểu Robert - Downey thù lao phiên đâu chỉ gấp mười lần.

Này liền dẫn đến tuần hoàn ác tính,[ Iron Man ] tiếp tục đại bán, Tony - Stark càng ngày càng được hoan nghênh, một bộ nhất ký tiểu Robert - Downey mở ra đã không phải sư tử miệng ......

Matthew rất rõ ràng, tiểu Robert - Downey thật muốn biểu diễn nhân vật này mà nói, đãi ngộ sẽ so với từng kém hơn không thiếu, nhưng hắn yên tâm thoải mái, vì chính mình ích lợi đi chèn ép lao công, không chính là tư bản vẫn đang làm sự tình sao?

Tuy rằng hắn không hiểu điện ảnh vận doanh, nhưng tại Marvel siêu cấp anh hùng hệ liệt mặt trên, nhìn xem so Marvel bản thân xa xa, hắn tương lai còn có thật nhiều bộ Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh có thể đầu tư, không thừa dịp hiện tại cùng tiểu Robert - Downey đào hố, chẳng lẽ muốn đẳng tương lai tiểu Robert - Downey công phu sư tử ngoạm thời điểm?

Dựa theo Matthew chính mình phỏng đoán, từng Marvel siêu cấp anh hùng hệ liệt, Marvel ảnh nghiệp cùng Disney đau đầu nhất , hẳn chính là tiểu Robert - Downey thù lao vấn đề.

Về phần đổi diễn viên, phỏng chừng điện ảnh có thể ăn hành bổ nhào vào mỗ mỗ gia đi.

Thậm chí, Hollywood chưa từng có qua như vậy hai hạn định tại đơn độc hệ liệt trung siêu cấp cự tinh, một là Johnny - Depp cùng Jack - Sparrow thuyền trưởng, một cái khác chính là tiểu Robert - Downey cùng Iron Man .

Từ Marvel ảnh nghiệp đi ra phía trước, Matthew lại chi tiết hỏi hỏi Marvel ảnh nghiệp hậu tục điện ảnh kế hoạch, có lẽ là Marvel bản thân tình trạng liền không là rất tốt quan hệ, Marvel siêu cấp anh hùng hệ liệt có kế hoạch, lại không phải đặc biệt minh xác, hắn tại Kevin Feige cho hắn một phần kế hoạch trong sách, thấy được rất nhiều siêu cấp anh hùng danh tự, tỷ như La đại thuẫn, làm cơ huynh đệ, tráng bánh rán tiến sĩ đợi đã (vân vân).

Về phần tương lai cụ thể chụp nào, Marvel phương diện phải đợi [ Iron Man ] phát hành sau lại làm quyết định.

Nếu [ Iron Man ] thất bại , hậu tục kia vài liền muốn vô hạn kỳ kéo dài.

Đi ra Marvel ảnh nghiệp, lên chờ ở cửa Benz xe hơi, Matthew quay đầu nhìn thấy đồ mãn truyện tranh anh hùng văn phòng, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, tương lai siêu cấp anh hùng điện ảnh có thể hay không lấy đến Oscar? Hoặc là thay đổi trong giới cùng truyền thông trong miệng thấp cấp ngây thơ địa vị?

Đồng dạng là lấy kiếm tiền làm mục đích thương nghiệp điện ảnh, cũng có ba bảy loại chi phân, mạn sửa siêu cấp anh hùng điện ảnh không thể nghi ngờ là địa vị rất thấp cái loại này.

Điểm này tại toàn bộ Hollywood được công nhận, mà không phải chính hắn ý tưởng.

Benz xe hơi quay lại phương hướng, hướng về phía nam Beverly Hills chạy tới, Matthew lúc này không có việc gì, nghĩ lung tung lên.

Lấy hôm nay Hollywood xã hội hoàn cảnh tình thế, lại thêm phát triển xu thế, thực ra mạn sửa siêu cấp anh hùng điện ảnh có hảo biện pháp, chẳng những có thể khiến truyền thông cùng bình luận điện ảnh nhân không dám tùy tiện phê phán, liên học viện kia bang lão nhân đều phải ngậm miệng.

Tìm một bộ thích hợp siêu cấp anh hùng điện ảnh, đem nữ quyền, hắc nhân, đồng tính luyến đẳng LGBT nguyên tố tập kết cùng một chỗ, ai dám cấp kém bình liền chờ bị phun chết đi.

Thực ra Wonder Woman rất thích hợp a.

Matthew nháy mắt nghĩ tới từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia xem qua đại chân dài nữ hiệp, nữ hiệp bản thân gia tăng nữ quyền sắc thái, sau đó lại cho nàng lộng hắc nhân người yêu...... Không, là nữ hắc nhân người yêu, đề tài cái gì hảo hảo tuyển tuyển, đến lúc đó nữ quyền + đồng tính luyến + chính trị + hắc nhân + bảo vệ môi trường + nạn dân......

Đến lúc đó ai dám tranh phong? Ai dám không cho khen ngợi?

Rất tốt, box office cùng danh tiếng tất cả đều đại bạo, Oscar tốt nhất phim tất nhiên tới tay.

Nghĩ đến đây, Matthew nhẹ giọng nói thầm,“Spiderman muốn yêu hắc nhân, nữ thần cũng muốn yêu hắc nhân, chúng ta đều yêu hắc nhân, may mà ta cũng có dùng hắc nhân kem đánh răng, xem như đuổi kịp triều lưu .”

Bỗng nhiên, hắn phát hiện một mấu chốt vấn đề, vạn nhất yêu cẩu trở thành Hollywood đệ nhất chính trị chính xác, Hollywood chủ lưu điện ảnh nên làm như thế nào?

Khụ......

Matthew nắm chặt quyền đầu ho khan một tiếng, nhanh chóng gián đoạn loại này nhàm chán ý tưởng, Hollywood chung quy không phải San Fernando Valley.

Hắn di động đột nhiên vang lên, lại là Kevin Feige đánh tới điện thoại.

Hai người vừa gặp mặt, lúc này gọi điện thoại lại đây, Matthew có điểm hảo kỳ, chuyển được điện thoại, hỏi,“Hải, Kevin, có chuyện?”

“Có chuyện quên cùng ngươi nói.” Điện thoại bên kia Kevin Feige thanh âm có điểm quái,“Ngươi nghe một chút có thể sao?”

“Nói đi.”

Bên kia Kevin Feige nói tiếp,“Ta có ý tưởng, đối [ Iron Man ] tuyên truyền rất có lợi, ngươi cảm giác Gwyneth - Paltrow thế nào?”

Lời này vừa ra, Matthew lập tức minh bạch Kevin Feige ý tứ, nhắc nhở nói,“Ngươi khả năng không chú ý đi? Gwyneth - Paltrow kết hôn .”

“A...... Là ta xem nhẹ .” Kevin Feige tựa hồ vỗ đầu một chút,“Muốn hay không......”

Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Matthew ở trong điện thoại đánh gãy ,“Kevin, loại sự tình này vẫn là giao cho tiểu Robert - Downey đi. Hảo, ta còn có chuyện, bảo trì liên hệ.”

Matthew tiếp cúp điện thoại.

Bát quái chuyện xấu xác thật là bảo trì đề tài độ cùng chú ý độ hảo phương thức, nhưng Matthew không tưởng lại tại cụ thể một bộ điện ảnh bên trong sử dụng, vừa đến hắn bát quái chuyện xấu nhiều lắm, thứ hai phía trước dùng qua vài lần, tiếp tục dùng nói, đối với điện ảnh bản thân đến nói không hẳn có bao nhiêu hảo hiệu quả.

Về phần Kevin Feige theo như lời Gwyneth - Paltrow, Matthew liên suy xét đều sẽ không suy xét, đối phương chẳng những kết hôn , vẫn là Hollywood trứ danh nhất công chúa bệnh hoạn giả.

Ai nhàn rỗi không có việc gì sẽ đi trêu chọc một tự nhận là so công chúa còn muốn chú ý nhân? Kia không phải tự tìm phiền toái sao.

[ Iron Man ] tại được đến Matthew 4000 vạn dollar chú tư sau, trù bị dần dần đi lên quỹ đạo, còn thừa diễn viên chân tuyển cũng đề lên hằng ngày, Helen - Hermann lại lợi dụng Matthew mang đến ưu thế, đem Thiên Sứ trù tính công ty hàng loạt tiểu diễn viên nhét vào trong kịch tổ.

Những người này thù lao không cao, nhưng thắng tại nhân số nhiều, Thiên Sứ trù tính công ty có thể lấy đến trích phần trăm, thêm vào cùng một chỗ cũng là tương đương không sai con số.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 495: Cùng Chung Chí Hướng

Chín tháng hạ tuần, Matthew được đến Marvel phương diện thông tri,[ Iron Man ] kịch tổ gõ định nam chính nhân tuyển, tiểu Robert - Downey thông qua thử vai, cùng kịch tổ ký xuống chính thức diễn viên hiệp ước, tương lai trong thời gian rất lâu, sẽ biểu diễn Tony - Stark, hơn nữa song phương ký kết là một phần dài chừng.

Nguyên bản, Marvel ảnh nghiệp muốn cùng tiểu Robert - Downey ký kết bảy bộ điện ảnh hiệp ước, tiểu Robert - Downey lại không đồng ý.

Hắn xác thật tình cảnh không tốt, trừ cùng George - Clooney tại trong phim truyền hình mặt đả tương du, căn bản lấy không được cơ hội tốt, cơ hồ tất cả mọi người đối với hắn báo lấy hoài nghi thái độ.

Nhưng tiểu Robert - Downey cũng không ngốc, biết lần này cơ hội khó được, lại cũng không thể triệt để cột vào Marvel trên thuyền, bảy bộ điện ảnh hiệp ước nhiều lắm, trải qua một phen cò kè mặc cả, cuối cùng đạt thành hiệp nghị.

Trừ bỏ [ Iron Man ] ngoài, tiểu Robert - Downey hiệp ước trung, còn bao gồm mặt khác ba bộ cần Iron Man chính thức xuất hiện phim.

Đương nhiên, tương lai kia ba bộ hạng mục mở ra phía trước, song phương có thể liền thù lao lại ngồi xuống thương thảo.

Bất quá, có này phân hiệp nghị, tiểu Robert - Downey thù lao tất nhiên sẽ nhận đến nhất định hạn chế.

Về phần hiệp ước đến kỳ sau tiểu Robert - Downey hay không sẽ đem tích cóp thù lao khát vọng, tất cả đều bộc phát ra đến, kia liền mặc kệ Matthew sự tình , phỏng chừng đến lúc đó hắn cùng với Marvel đầu tư hiệp nghị cũng liền đến kỳ .

Cho đến lúc này, dù cho hắn còn tưởng đầu tư, Marvel đại khái cũng sẽ không điểu hắn .

Nam chính xác định tiểu Robert - Downey, Matthew lại nhìn sửa bản thảo bản kịch bản, cố sự hướng đi cùng trong trí nhớ không sai biệt lắm, cũng liền đem Marvel sự tình tạm thời phóng tới một bên,[ Iron Man ] kịch tổ có chuyên nghiệp nhân sĩ nhìn chằm chằm, không cần hắn phí tâm cố sức, hơn nữa Bella - Anderson cũng sẽ làm hắn người đại lý, thường thường đi kịch tổ xem xem cụ thể tiến độ.

Matthew quay lại Warner nhà sản xuất, từ chín tháng hạ tuần bắt đầu, hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đều Warner nhà sản xuất đưa tin, một phương diện là lý giải [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] hậu kỳ chế tác, một phương diện khác I Am Legend không qua bao lâu liền muốn quay chụp .

“Tuyên truyền hiệu quả phi thường tốt, so tưởng tượng còn muốn xuất sắc.”

Hậu kỳ chế tác phòng công tác quán cà phê bên trong, David - Ellison bưng lên cà phê uống một ngụm, nhìn về phía ngồi ở đối diện Matthew, nói,“Toàn Bắc Mĩ đều tại thảo luận...... Ân, thảo luận chúng ta trailer cùng tuyên truyền áp phích.”

Này đợt tuyên truyền sở dẫn phát nhiệt độ, David - Ellison không biết nên hình dung như thế nào, Matthew chỉ là hồng áo choàng hồng quần lót, liền dẫn phát phần đông nhân thảo luận, đặc biệt là một ít nữ tính, đều nhanh điên cuồng .

“Cái kia, Matthew.” Hắn buông xuống ly cà phê, thử hỏi,“Kia phương diện có ưu thế, có phải hay không đặc biệt dễ dàng thông đồng thượng xinh đẹp nữ nhân?”

Matthew ít có sửng sốt một hồi, nửa ngày sau mới lắc đầu nói,“Hẳn là không quan hệ đi, ta thành danh phía trước, chưa từng có nữ diễn viên hoặc là nữ model chủ động theo ta đáp lời, liền tính ta tưởng cùng các nàng đáp lời, các nàng cũng cơ bản không phản ứng ta.”

Hắn nhún nhún vai, còn nói thêm,“Ngôi sao tầng này aura, mới là chân chính hữu hiệu vũ khí a.”

David - Ellison tiếp hắn lời mà nói nói,“Tựa như tuyệt đại bộ phận nữ nhân lại đây thông đồng ta, đều là bởi vì ta có tiền?”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Không sai biệt lắm đi. Dù sao ta kết giao qua nữ diễn viên hoặc là nữ model, đối với ta ngôi sao thân phận so đối với ta bản nhân càng cảm thấy hứng thú.”

Nói tới đây, hắn lại chỉ chỉ mặt mình, rất tự đắc nói,“Đương nhiên, giống ta như vậy tướng mạo, khẳng định cũng là được hoan nghênh nguyên nhân chi nhất.”

David - Ellison không khỏi cười lên, đề nghị nói,“Năm nay Victoria's Secret Show tại Los Angeles cử hành, không bằng đến lúc đó chúng ta cùng đi, so đấu vài lần ai thông đồng thượng nữ model nhiều.”

“Xác định tại Los Angeles cử hành?” Matthew vẫn nhớ rõ Victoria's Secret Show đâu.

“Xác định .” David - Ellison hiển nhiên chú ý qua,“Liền tại Kodak rạp hát cử hành.”

Matthew cũng đến hứng thú, nói,“Hảo a, David. Chúng ta đến lúc đó liền so đấu vài lần ai đáp lên người mẫu nhiều.”

David - Ellison tin tưởng mười phần,“Kia vài nữ model, so nữ diễn viên càng nặng danh lợi, lấy chúng ta hai thân gia cùng danh khí, khẳng định sẽ có thu hoạch.”

Hai có tiền lại có danh nam nhân, ghé vào cùng nhau khẳng định muốn thảo luận hội Victoria's Secret fashion show cùng VS Thiên Sứ như vậy cao tầng đề tài.

Ở phương diện này, Matthew cùng David - Ellison ngưu tầm ngưu, mã tầm mã...... Không đúng, là cùng chung chí hướng.

Victoria's Secret Show phải chờ tới 12 tháng, hai người hàn huyên một hồi, David - Ellison hỏi Matthew đầu tư sự tình.

“Ngươi hướng ta vay tiền là vì đầu tư Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh?”

Matthew lúc này không thể phủ nhận, nói,“Đúng vậy, Marvel giải trí thành lập một Marvel ảnh nghiệp công ty con, chuẩn bị cải biên [ Iron Man ] điện ảnh, đoạn thời gian trước muốn tìm ta làm nam chính, bị ta cự tuyệt .”

Hắn đầu tư Marvel sự tình đã bị truyền thông phô thiên cái địa đưa tin đi ra , David - Ellison chỉ cần hơi chút lý giải một chút, cũng liền biết.

David - Ellison nhìn Matthew,“Ta sớm liền nghe nói này hạng mục, nhưng tuyệt đại bộ phận người đều không xem hảo bọn họ, ta cũng hiểu được phiêu lưu quá lớn.”

Matthew cười cười,“Ta chính là tưởng đánh cược một phen.”

Thực ra hắn có thể nhìn ra đến, David - Ellison hai năm nay thành thục không thiếu, tuy rằng cự ly một xuất sắc đầu tư nhân còn rất xa xôi, nhưng cũng không lại là phía trước cái kia mù quáng xúc động mao đầu tiểu tử , đề cập đến phiêu lưu thật lớn đại ngạch đầu tư, cũng sẽ cẩn thận.

David - Ellison tại [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] nện xuống tám ngàn vạn dollar, đồng thời còn đầu tư một cái khác hạng mục,“Ta cá nhân cũng lấy không không ra 4000 vạn dollar, ta tại [ Flyboys ] mặt trên áp 6000 vạn dollar, sang năm 2 tháng mới có thể công chiếu.”

Matthew lúc này mới nghĩ đến, David - Ellison hai năm trước còn đầu tư như vậy một bộ điện ảnh, khi đó David - Ellison cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng, nghe nói vỏn vẹn bởi vì này bộ phim bên trong sẽ xuất hiện rất nhiều phi cơ, liền làm ra đầu tư quyết định......

“[ Flyboys ] chế tác hoàn thành sao?” Matthew hảo kỳ hỏi.

“Còn không có, bất quá cũng nhanh.” David - Ellison đột nhiên có điểm uể oải,“Phim hiệu quả so [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] kém nhiều lắm, ta cảm giác không quá lạc quan.”

Matthew hiện tại cùng David - Ellison đứng ở trên cùng một chiến tuyến, nghĩ nghĩ, nói,“Nhiều giơ lên vài lần thử chiếu, căn cứ phản ứng thích hợp điều chỉnh một chút, lại cùng kia vài bình luận điện ảnh nhân còn có lạn cà chua linh tinh làm làm công tác, khiến tương quan cho điểm tận lực kéo đến phim phát hành khi lại giải cấm.”

“Ân.” David - Ellison đầu tiên là lên tiếng, tiếp còn nói thêm,“Ta cẩn thận nghĩ tới , mặt khác điện ảnh đầu tư muốn thích hợp, ta chủ yếu đối tượng đầu tư vẫn là ngươi, ta về sau liền đi theo ngươi mặt sau, đầu tư ngươi diễn viên chính điện ảnh.”

Hắn nhìn về phía Matthew,“Ngươi không có ý kiến đi?”

Matthew chỉ chỉ hắn, cười nói,“Có ngươi như vậy một kim chủ ở sau lưng duy trì, ta cao hứng còn không kịp đâu, như thế nào sẽ có ý kiến.” Hắn ngón tay nhẹ nhàng điểm bàn,“Bất quá có một điểm chúng ta muốn nói hảo, nếu ngươi thật đầu tư, kịch tổ nội vô luận phát sinh sự tình gì, ngươi đều phải đứng ở ta bên này.”

Gần nhất hai năm, hắn có thể nói xuôi gió xuôi nước, nhưng không thể tránh khỏi chắn qua một vài người đường, tương lai nói không chừng liền sẽ gặp được một ít ngoài ý muốn trạng huống.

“Ngươi yên tâm, Matthew.” David - Ellison thành khẩn hứa hẹn nói,“Chúng ta là bằng hữu.”

Từ [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] trailer phản ứng đến xem, phim thành công tỷ lệ cao hơn thất bại khả năng, thêm phía trước liên tục thành công kia vài phim, hắn cơ bản xác định một sự kiện, Matthew tại lựa chọn điện ảnh hạng mục bên trên, rõ ràng có người khác sở không lý giải chỗ độc đáo.

Còn có, hắn box office kêu gọi lực thật phi thường cường đại, có mấy bộ phim cho điểm cùng danh tiếng không tính là bao nhiêu hảo, lại có thể thực hiện cự ngạch lợi nhuận, ngôi sao diễn viên chính tác dụng, dị thường rõ ràng.

Nếu này bộ [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] cũng có thể đại lấy được thành công, về sau hắn một bộ phận đầu tư lựa chọn, liền không cần lại hao phí nhiều như vậy tâm thần , cùng Matthew đi liền là.

Matthew cùng David - Ellison lại hàn huyên một hồi, sau đó đi gặp Zack Snyder, khả năng là gần nhất quá mức bận rộn quan hệ, Zack Snyder cả người đều gầy một vòng.

Chờ ở phòng cắt nối biên tập bên trong, Matthew nhìn một hồi hoàn thành sở hữu hậu kỳ chế tác đoạn ngắn, vô luận hình ảnh phong cách, vẫn là cao tốc chậm kính, đều kêu gọi hắn đối với từng xem qua cùng bộ điện ảnh ký ức.

Zack Snyder chính là Zack Snyder, cái loại này độc thuộc về phong cách của hắn một điểm đều chưa biến.

“Ta cảm giác, này khả năng là ta chức nghiệp kiếp sống đỉnh cao.”

Đứng ở Matthew bên cạnh, Zack Snyder nhìn trên máy theo dõi hình ảnh, nói,“Ta về sau lại cũng chụp không ra loại cảm giác này .”

Matthew vỗ nhẹ nhẹ dưới hắn cánh tay, nói,“Lúc này mới vừa mới bắt đầu.”

Phỏng chừng này bộ phim sau, Zack Snyder liền sẽ cùng Warner Bros chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ, qua vài năm còn sẽ bị Christopher - Nolan đề cử cấp Horner, đi làm DC vũ trụ cùng [ chính nghĩa liên minh ].

Như vậy tính mà nói, hắn cùng Zack Snyder một tại Marvel, một đi làm DC, cũng rất có ý tứ .

Đương nhiên,DC cùng Marvel ở giữa, cũng không giống phấn ti như vậy không có việc gì liền xé bức, này hai nhà công ty năm gần đây quan hệ lương hảo, ngầm liên hệ chặt chẽ, cho nhau bắt chước tham khảo càng là nhiều đếm không xuể, giống hai nhà anh hùng thường thường trong truyện tranh xuyến môn có lẽ so tương đối một phen, cũng không phải hiếm lạ sự.

Hắn đến hiện tại còn mơ hồ nhớ rõ, từng Thái Bình Dương bờ bên kia DC điện ảnh vũ trụ phấn ti cùng Marvel điện ảnh vũ trụ phấn ti ở giữa ở trên mạng internet các loại đa dạng xé bức, so DC cùng Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh thêm vào cùng một chỗ còn muốn phấn khích.

May mắn siêu cấp anh hùng điện ảnh từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia không tính là tối đứng đầu Hollywood điện ảnh, bằng không mỗi lần chiếu phim DC hoặc là Marvel phim, một đám La đại thuẫn cùng bánh rán vương linh tinh nhân vật, cùng hồng quần lót cùng đại dơi đánh nhau đến, đại kéo liền muốn trực tiếp phát uy .

Giữa trưa cùng Zack Snyder cùng nhau ăn cơm trưa, Matthew buổi chiều đi cùng tại Warner nhà sản xuất I Am Legend kịch tổ, cùng Akiva - Goldsman cùng Guillermo - Del - Toro gặp mặt hàn huyên một hồi, này bộ khoa học viễn tưởng tận thế điện ảnh cự ly bắt đầu quay chụp đã rất gần .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 496: Theo Không Kịp Tiết Tấu

“Khi trên thế giới chỉ còn ngươi một người khi, ngươi sẽ làm thế nào?”

Đi ở studio trung, nghe được mang viên phiến kính mắt Guillermo - Del - Toro vấn đề, Matthew dừng ở một đống có điểm rách nát bố cảnh phòng ốc phía trước, nghĩ nghĩ, rất chăm chú nói,“Nếu là tại New York mà nói, ta sẽ từ đế quốc trên cao ốc nhảy xuống đi.”

Guillermo - Del - Toro hướng lên trên đẩy dưới kính mắt,“Này đáp án thật ngoài ý muốn.”

Matthew hơi hơi nhún vai,“Ngay cả nói chuyện trao đổi người đều không có, sống còn không bằng chết.”

Hai người dọc theo lối đi, tiếp tục đi về phía trước, phía trước có mấy người, nắm một điều chó chăn cừu Đức nghênh diện đi tới.

“Hắc, Carl.”

Nhìn thấy chó chăn cừu Đức, Matthew chủ động nghênh đón, này gọi là Carl chó chăn cừu Đức lập tức vây quanh hắn dạo qua một vòng, nghe được huấn cẩu viên hiệu lệnh sau, ngồi xuống đất.

Đây là hắn ở trong phim duy nhất đồng bạn.

Gần nhất mấy ngày này, Matthew thường xuyên cùng này cẩu ở chung, làm quay chụp hợp tác, tất yếu mau chóng quen thuộc lên.

Carl chẳng những huấn luyện có tố, cũng là Hollywood lão diễn viên, kịch tổ thanh toán cho nó cùng nó chủ nhân thù lao, so sánh vi nữ phụ Alexandra - Daddario còn muốn cao.

Động vật diễn viên thù lao so chủ yếu diễn viên cao sự, tại Hollywood cũng không tính hiếm thấy.

Matthew trên cơ bản cùng này cẩu hỗn chín, kịch tổ cùng hắn cũng không nghĩ tới có thể trực tiếp chỉ huy Carl, quay chụp thời điểm chủ yếu vẫn là dựa vào thuần dưỡng viên.

Cùng đi qua vài ngày như vậy, tiếp nhận dây dắt, tại thuần dưỡng viên cùng đi dưới, Matthew nắm Carl tại studio trung lưu một vòng, lại uy nó ăn điểm cẩu lương, ước chừng tiếp cận một giờ sau, hắn mới lại tìm đến đạo diễn Guillermo - Del - Toro, tiếp tục thảo luận về kịch bản cùng quay chụp đẳng phương diện sự tình.

“Nếu trên thế giới chỉ còn lại có một nhân loại mà nói.” Guillermo - Del - Toro đứng ở một phòng thực nghiệm cảnh tượng trung, lại một lần hỏi Matthew,“Như vậy hắn tốt nhất sinh tồn phương thức là cái gì?”

Đuổi kịp một lần nói đùa bàn hỏi bất đồng, Guillermo - Del - Toro rõ ràng là tại lấy một đạo diễn thân phận đặt câu hỏi, Matthew chăm chú suy nghĩ một hồi, mới nói,“Ta cảm giác cô độc đối mặt một yên tĩnh thế giới tuyệt đối có thể đem nhân bức điên, mà so này càng khủng bố còn có cùng bản trong phim kia vài đặc thù khách nhân ‘Cộng đồng sinh hoạt’, kia vài từng áo mũ chỉnh tề, hiện nay bộ mặt dữ tợn ‘Nhân loại’.”

Hai người thảo luận không phải hư vô đề tài, mà là Akiva - Goldsman đã sửa bản thảo kịch bản.

Matthew cũng đem đề tài dẫn tới trên kịch bản,“Có thể nói kịch bản cố sự bản thân đem nhân loại tự thân đặt ở một hoàn toàn có thể xưng là tuyệt cảnh hoàn cảnh, mà lưu cho này sinh tồn không gian lại hữu hạn thực.”

Guillermo - Del - Toro gật gật đầu, trước hướng tới phòng thực nghiệm đối diện DVD cửa hàng đi, vừa đi vừa nói chuyện,“Bởi vậy, chúng ta cần ở phía trước nửa bộ phận cố sự quay chụp trung, nhìn thấy nam chính cô tịch bóng dáng, cùng với hắn vì xoa dịu chính mình tịch mịch sinh tồn hoàn cảnh mà tiến hành ‘Tỉ mỉ bố trí’.”

Nói tới đây, Guillermo - Del - Toro đi vào DVD cửa hàng, đứng ở container vừa còn không có sắp đặt đúng chỗ giả nhân bên cạnh, đối Matthew nói,“Vô luận hắn theo ngày thường thói quen dường như không có việc gì đi DVD cửa hàng thuê đĩa phim, cùng với cùng dùng thân thể người mẫu trang điểm thành người qua đường ‘Bắt chuyện’, những chi tiết này màn ảnh không một không ở thể hiện nam chính cô độc cầu sinh tồn bản chất.”

“Cho nên !” Guillermo - Del - Toro quay đầu nhìn về phía Matthew, nói,“Ta cần ngươi dùng cá nhân biểu diễn đem điện ảnh khai thiên trung kia vài nhìn như hoang đường, nhưng hỉ trung mang lệ cô tịch cảm tất cả đều thể hiện đi ra !”

Matthew đi đến Guillermo - Del - Toro bên cạnh, nhìn nhìn kia vài giả nhân, tin tưởng mười phần,“Ta đã chuẩn bị sẵn sàng .”

Guillermo - Del - Toro gật gật đầu, còn nói thêm,“Tín niệm lực lượng là duy trì nam chính sống sót lớn nhất động lực, đối với ngoại giới sự vật cảm giác cùng nhận tri năng lực, cùng với bản thân ý thức hoàn thiện chính là nhân loại sở dĩ xưng là nhân loại nguyên nhân. Mà đương chống đỡ này mấy đặc điểm ngoại giới nhân tố đánh mất sau, nhân loại còn có thể tại kia nguyên bản liền yếu ớt vỏ ngoài hạ sinh tồn bao lâu?”

Đối mặt vấn đề này, Matthew không thể nào trả lời, xác thực điểm đến nói, này có điểm quá mức thâm ảo, giống hắn người như thế, như thế nào sẽ căn cứ một kịch bản, đi suy xét như vậy vấn đề?

I Am Legend kịch bản, ở trong mắt hắn liền nhất thuần túy giải trí cảm rất mạnh điện ảnh kịch bản, chưa nói tới tâm lý dẫn dắt, lại càng sẽ không khiến hắn loại này tục nhân đột nhiên đốn ngộ nhân sinh triết lý.

Kia vài đều là đạo diễn nên suy xét vấn đề, hắn liền một thương nghiệp ngôi sao diễn viên mà thôi.

Guillermo - Del - Toro là rất có ý tưởng đạo diễn, điểm ấy hắn nghe Akiva - Goldsman cùng Helen - Hermann nói lên qua.

Ở loại này đạo diễn trước mặt, Matthew cũng lười trang, nói thẳng,“Đây là một để người rất khó trả lời vấn đề a.”

Guillermo - Del - Toro thò tay vỗ vỗ trước mặt một giả nhân, cũng không có cấp ra đáp án, ngược lại nói,“Nam chính tỉ mỉ bố trí này mấy nhìn như đáng cười cùng bất đắc dĩ ‘Giả hoàn cảnh’, chính là một loại nhắc nhở chính mình còn có thể bị xác định vì nhân loại khảo hạch tiêu chuẩn. Nếu nhân loại ly khai này mấy trao đổi cùng hoạt động mà nói, này thoái hóa tốc độ cũng khả năng nhanh đến kinh người.”

Matthew cũng không có nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu.

Thẳng thắn giảng, cùng một đạo diễn thảo luận loại này vấn đề, hắn thật có một điểm theo không kịp tiết tấu.

Nhưng Guillermo - Del - Toro những lời này, Matthew vẫn là rất chăm chú tại nghe, từng cái đạo diễn đều có chính mình phong cách, cho dù là Michael Bay cái loại này đều không ngoại lệ, quay chụp khi đại đa số thời gian đều là diễn viên đi thích ứng đạo diễn phong cách.

Trừ phi có thể làm đến Tom - Cruise tình thế kia.

Tại studio đợi đến buổi chiều 4h, Matthew lại đi nắm Carl dạo qua một vòng, sau đó rời đi Warner nhà sản xuất, tự mình lái xe chạy tới Los Angeles quốc tế sân bay, tiếp vừa từ New York đuổi về Alexandra - Daddario.

“New York sự tình xong xuôi ?”

Đem Alexandra - Daddario rương hành lý bỏ vào cốp xe, Matthew lên xe, hỏi,“Kịch tổ lập tức liền muốn quay chụp .”

Alexandra - Daddario ngồi ở trên phó điều khiển, cột chắc dây an toàn, nói,“Xong xuôi , ta tạm nghỉ học một năm.”

Matthew phát động ô tô, chậm rãi chạy đi sân bay,“Anna, ngươi chuẩn bị trường kỳ lưu lại bên này phát triển?”

“Đúng vậy.” Alexandra - Daddario buông lỏng dây an toàn,“Hai năm nay, ta cũng tưởng minh bạch , vẫn là diễn viên này chức nghiệp thích hợp ta.”

Nàng cười cười, nói,“Cha ta khiến ta đi khảo luật sư, nhưng ta nhìn thấy kia vài pháp luật điều liền đau đầu.”

Phía trước giao lộ đèn đỏ, Matthew đạp phanh lại, đẳng ô tô đình ổn sau, quay đầu nhìn Alexandra - Daddario liếc nhìn, cuối tháng chín Los Angeles độ ấm tương đối cao, Alexandra - Daddario ăn mặc phi thường mát lạnh, thượng thân một kiện màu trắng đai đeo T-shirt, vẫn là thấp ngực thiết kế, ngồi ở trên ghế phó, màu đen dây an toàn từ ngực vị trí xuyên qua, siết ra một đạo sâu không thấy đáy vết lõm......

Matthew không tự giác sờ soạng dưới mũi, nhanh chóng quay đầu đến, để tránh qua hội lái xe thật đụng vào sơn đi lên.

Alexandra - Daddario căn bản là không thích hợp ngồi ở trên phó điều khiển a ! hắn trong lòng nói thầm một câu, vừa lúc giao lộ biến thành đèn xanh, vội vàng phát động ô tô hướng phía trước chạy tới.

“Vẫn là Amanda chỗ đó?” Matthew hỏi.

“Ân.” Alexandra - Daddario lại hoạt động dưới dây an toàn, tựa hồ lặc không quá thoải mái,“Ta lần này tính toán trường kỳ chờ ở Los Angeles, tạm thời trước ở tại Amanda chỗ đó, sau đó mau chóng tìm thích hợp phòng ở.”

Matthew rẽ lên đi thông Westwood khu đường, nói,“Amanda gần nhất bề bộn nhiều việc, phỏng chừng bang không đến ngươi.”

Amanda vẫn cùng Liên Hiệp Quốc nạn dân thự, thiên không chi vũ ảnh nghiệp cùng Warner Bros đẳng mấy phương diện câu thông, lấy xác định tại thích hợp thời gian đoạn, gióng trống khua chiêng đem một số lớn vật tư vận hướng Phi Châu.

Alexandra - Daddario nghĩ nghĩ, nói,“Ta quay đầu hỏi một chút Helen đi, công ty bên trong không phải có chuyên môn xử lý loại sự tình này vụ bộ môn sao?”

Matthew đột nhiên nghĩ đến một sự kiện,“Muốn hay không ngươi đi ta kia trụ?”

Lời này mới ra khỏi miệng, hắn liền ý thức được có nghĩa khác, thừa dịp Alexandra - Daddario không có kịp phản ứng, giải thích nói,“Ta tại Burbank bắc giao có một đống độc lập nơi ở, ta chuyển đến Beverly Hills phía trước vẫn ở tại chỗ đó, sau này không xuống dưới.”

Alexandra - Daddario quay đầu nhìn Matthew, tựa hồ đang suy xét.

Matthew không thèm để ý nói,“Chỗ đó cự ly bắc Hollywood, San Fernando Valley cùng Burbank nội thành đều phi thường gần, đi ra ngoài vài phút chính là châu tế đường cao tốc, nhiều lắm hơn hai mươi phút, liền có thể lái xe đuổi tới Los Angeles nội thành.”

Alexandra - Daddario nhẹ nhàng gật đầu.

“Tiền thuê mà nói......” Matthew không biết hai năm nay bất động sản thị trường biến hóa, thuận miệng nói,“Cứ dựa theo thị trường hảo.”

“Ta rất nghèo .” Alexandra - Daddario nhỏ giọng nói.

Matthew nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Đợi ngày mai ta khiến Bella mang ngươi qua xem xem, ngươi trúng ý mà nói, liền tạm thời ở tại chỗ đó, tiền thuê nhà đâu...... Chờ ngươi lấy đến toàn bộ thù lao lại cho ta hảo.”

Miễn phí để người trụ, rất dễ dàng tạo thành hiểu lầm.

Alexandra - Daddario cũng không nghĩ tới miễn phí trụ, nhưng nàng đỉnh đầu xác thật không dư dả,“Ta đây ngày mai cấp Bella gọi điện thoại.”

Matthew nhanh hơn tốc độ xe, đồng thời nói,“Đẳng đưa ngươi qua , ta sẽ trước tiên cùng nàng nói một tiếng.”

Kia căn hộ từ hắn chuyển nhà sau, liền vẫn để không, nguyên bản Bella - Anderson nghĩ tới thuê trụ chỗ đó, nhưng cự ly Beverly Hills có điểm xa, sau này vì công tác phương tiện, vẫn là thuê Beverly Hills bên ngoài phòng ở.

Beverly thị cũng có thể xem như Los Angeles vệ tinh thành thị, trừ bỏ phú hào tụ tập Beverly Hills ngoại, còn có rất nhiều phổ thông xã khu.

Đương nhiên, so với Los Angeles nội thành, toàn bộ Beverly thị vô luận là chỉnh thể hoàn cảnh, vẫn là cư dân thu nhập trình độ, đều cao không chỉ một cấp bậc.

Đem Alexandra - Daddario đưa đến mục đích khi, vừa lúc Amanda cũng tại gia, Matthew dứt khoát thỉnh hai người kia cùng nhau ăn cơm tối, ngày hôm sau Alexandra - Daddario liền cùng Bella - Anderson đi Burbank bắc giao, sau đó thuê xuống kia đống phòng ốc.

An định xuống dưới sau, cũng có thể toàn tâm đầu nhập đến I Am Legend quay chụp trong.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 497: Ba Cái Ách Xì

“Ầm !”

Cự đại tiếng vang truyền khắp toàn bộ studio, Matthew từ trên cửa sổ kéo xuống một đạo trầm trọng dày cửa sắt, lập tức cắm chết, tiếp đi đến một khác cánh cửa sổ phía trước, lạc nhật Dư Huy chiếu rọi trung, lại là dùng lực lôi kéo.

“Ầm !”

Kim chúc tiếng va chạm lại vang lên, ngăn cách ngoài cửa sổ thế giới, Matthew quay đầu đi về, kéo lên đạo thứ ba cửa sắt, sau đó từ trên bàn cầm lấy một phen M4A1, hướng về thang lầu bên kia đi.

“Uông uông uông --”

Chó chăn cừu Đức tiếng kêu vang lên, Carl tại huấn đạo viên chỉ huy dưới, từ trong phòng chạy đến, đuổi kịp Matthew.

Chuyển ra khỏi phòng môn, Matthew như cũ đầy mặt cô đơn, tựa hồ mặt trời lặn mang đi hắn sở hữu sức sống.

Vừa từ gian phòng bên trong chuyển đi ra, đạo diễn Guillermo - Del - Toro liền la lớn,“OK ! này một điều qua !”

Hắn tiếp phân phó nói,“Đệ nhị điều, bồn tắm lớn vai diễn chuẩn bị !”

Nói xong, Guillermo - Del - Toro xung Matthew bên này dựng thẳng lên một căn ngón cái, Matthew đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu, xoay người đi vào phòng tắm.

Hôm nay là đệ nhất thiên quay chụp, Guillermo - Del - Toro kế hoạch quay chụp đều là chút không có lời kịch một mình vai diễn, tương đối đến nói độ khó không phải rất lớn, rõ ràng là muốn khiến Matthew tìm kiếm cảm giác cùng trạng thái.

Matthew bản thân cảm giác không sai, gần nhất một tuần này nhiều đều tại điều chỉnh chính mình tâm tính, từ 1999 năm bắt đầu đến hiện tại, hắn coi như là một kinh nghiệm phong phú lão diễn viên , kỹ xảo biểu diễn không nói có bao nhiêu hảo, lại cũng không phải rất kém cỏi.

Tiến vào phòng tắm, Matthew ôm súng tự động đi đến bên bồn tắm lớn, huấn đạo viên cùng gọi là Carl chó chăn cừu Đức đang ngồi xổm bồn tắm lớn bên cạnh, không biết nói thầm cái gì, hắn đi qua vỗ nhẹ nhẹ dưới Carl đầu, Carl kêu một tiếng, tựa hồ là tại đáp lại.

“Carl !” Huấn đạo viên chỉ chỉ bồn tắm lớn.

Chó chăn cừu Đức lập tức nhảy đi vào, tại huấn đạo viên một thủ thế sau, nằm ở bồn tắm bên trong.

Matthew không nói gì, cũng vào bồn tắm lớn, nằm ở Carl bên cạnh, cùng Carl bất đồng là, hắn cuộn mình khởi thân thể, ôm kia đem M4A1 súng tự động, phảng phất lúc này mới có cảm giác an toàn.

Carl đột nhiên đứng lên, một đôi mắt chó chuyển tới Matthew bên này, trong đó còn giống như có cảnh giác.

Matthew đột nhiên ngồi dậy, lấy càng thêm cảnh giác ánh mắt nhìn chằm chằm chó chăn cừu Đức, lấy hắn thường niên huấn luyện thân thủ, nếu chó chăn cừu Đức dám trương miệng công kích, hắn cho dù là ngồi, một cước cũng có thể đem cẩu đá bay.

Hắn sẽ không quản này hay không là diễn trò hợp tác, vô luận là cái gì cẩu, dám há miệng cắn hắn, hắn liền dám đánh đoạn nó chân chó.

Huấn đạo viên lập tức lại đây, nhẹ nhàng vuốt ve chó chăn cừu Đức cổ,“Carl, thả lỏng...... Thả lỏng......”

Matthew đứng lên, dẫn đầu ra bồn tắm lớn, cùng một con chó nằm ở bồn tắm bên trong, đây là làm diễn viên cơ bản nhất chức nghiệp tố dưỡng, nhưng đi trấn an cẩu loại sự tình này, vẫn là chuyên nghiệp nhân sĩ đi làm hảo.

Hắn cũng không biết vì sao, lúc trước cùng hắn ở chung coi như hữu hảo Carl, vì sao đột nhiên biểu hiện ra địch ý.

Huấn đạo viên còn tại trấn an chó chăn cừu Đức, nhưng Matthew không tưởng tiếp tục cùng này cẩu như thế gần gũi nằm ở cùng nhau , nếu quay chụp khi nằm ở bồn tắm bên trong, dù cho hắn phản ứng tốc độ mau nữa, chó chăn cừu đột nhiên cắn hắn mà nói, tám thành trốn không thoát.

Vừa lúc đạo diễn Guillermo - Del - Toro đi vào phòng tắm, Matthew đối với hắn vẫy vẫy tay, Guillermo - Del - Toro đung đưa thoáng hiển mập mạp thân thể, đi tới.

“Jill.” Matthew chỉ chỉ bồn tắm lớn bên kia, nói,“Ra điểm vấn đề.”

Guillermo - Del - Toro hướng bên kia nhìn thoáng qua, hỏi,“Cẩu sao?”

Matthew cảm giác bên mũi thực ngứa, nhẹ nhàng lau một chút, phóng tới trước mắt nhìn nhìn, phát hiện là theo lông chó, không khỏi lắc lắc đầu, nói,“Ta nhớ rõ các ngươi căn cứ Carl ngoại hình, chế tác một đám đạo cụ cẩu? Muốn hay không đổi đạo cụ cẩu?”

Làm kịch tổ nội đệ nhất đại bài, đề loại này yêu cầu tuyệt không quá phận, bất quá Matthew vẫn là tương đối chú ý ngữ khí cùng thái độ .

Hắn cùng Guillermo - Del - Toro ở chung cũng không tệ lắm, Guillermo - Del - Toro cũng không giống Francis - Lawrence như vậy đối với hắn có cái nhìn, giữa song phương biểu hiện một chút tôn trọng lẫn nhau hữu ích vô hại.

Guillermo - Del - Toro liên tưởng cũng không có tưởng, trực tiếp đối cùng hắn trợ lý đạo diễn nói,“Khiến chó chăn cừu tạm thời lui xuống đi, đổi thành đạo cụ cẩu.”

Kịch tổ có yêu cầu, huấn đạo viên bên kia đương nhiên không ý kiến, rất nhanh nắm chó chăn cừu Đức ra trường quay, có đạo cụ sư đem một điều cơ hồ cùng thật sự giống nhau đạo cụ cẩu ôm tiến vào, này cẩu chẳng những trông rất sống động, tứ chi khớp xương còn có thể hoạt động, điều chỉnh thành một điều chân cẩu bàn tư thế ngủ hoàn toàn không là vấn đề.

Matthew trở lại bồn tắm lớn, ôm súng tự động nằm ở đạo cụ cẩu bên cạnh, xác định một sự kiện, về sau quay chụp cùng loại trực tiếp tiếp xúc vai diễn, vẫn là đều dùng đạo cụ cẩu cho thỏa đáng, như vậy đối với chính mình hảo, đối cái kia cẩu cũng hảo.

Vạn nhất cái kia cẩu so hôm nay biểu hiện còn quá phận, hắn nhất thời nhịn không được bẽ gãy cẩu cổ, kia liền tương đối phiền toái .

Hollywood đạo cụ chế tác tiêu chuẩn, luôn luôn đều không cần hoài nghi, chín mươi niên đại sơ khai chụp [ Jurassic Park ], sở hữu khủng long đều là lấy đạo cụ mô hình phương thức quay chụp, sau đó lại thông qua máy tính hậu kỳ kỹ thuật tiến hành thích hợp tân trang, đạo cụ đặc hiệu cho dù là phóng tới hiện tại, cũng một chút không hết thời.

Kia vẫn là hơn mười năm trước đạo cụ tiêu chuẩn.

“Matthew......” Guillermo - Del - Toro câu hỏi thanh âm truyền tới,“Có thể sao?”

Đang tại chuẩn bị cảm xúc, Matthew không nói gì, nâng tay đối bồn tắm lớn bên ngoài làm thủ thế, lập tức có trợ lý đạo diễn nói,“I Am Legend, màn đầu tiên, trận thứ hai, bắt đầu !”

Matthew cuộn mình tại bồn tắm bên trong, cùng vừa rồi bất đồng, đồng thời ôm thương cùng đạo cụ cẩu, tựa hồ ngủ say, lại có vẻ phi thường không có cảm giác an toàn, tại trường kỳ luyện tập cơ nhục khống chế kỹ xảo dưới, hắn trong thần thái cơ nhục hơi hơi run run, phảng phất đang gặp ác mộng như vậy.

Này màn ảnh không cần quá dài, đạo diễn Guillermo - Del - Toro vừa định kêu thông qua, Matthew lại đột nhiên ngồi dậy, liên tục đánh ba hắt xì.

Tiếp, hắn đối bồn tắm lớn bên ngoài lắc lắc đầu,“Không có việc gì, có một căn lông chó chui vào trong lỗ mũi .”

Matthew nhìn về phía Bella - Anderson trạm địa phương, Bella - Anderson nhanh chóng cầm chén nước đi tới, đưa cho hắn uống hai ngụm.

Guillermo - Del - Toro cũng lại đây , nghiêng đầu hỏi,“Không có việc gì đi?”

Matthew nhẹ nhàng lắc đầu,“Không có việc gì.”

Hắn mắt nhìn đạo cụ cẩu, dần dần trầm tĩnh lại, đây chính là một đạo cụ cẩu, cũng không phải chân cẩu.

Cùng trang sư lúc này lại đây bổ trang, Matthew trong lòng thở dài, cẩu cho hắn cảm giác thật sự là rất phức tạp, về lần này quay chụp hắn tưởng cũng có chút đơn giản, không có quá mức đem cẩu nhân tố suy xét ở bên trong.

Có lần này kinh nghiệm, về sau vẫn là không cần lại tiếp giống như loại này cùng cẩu có thân mật tiếp xúc nhân vật .

Xác thực điểm đến nói, hắn đối cẩu có loại nói không nên lời tâm lý bài xích, loại này bài xích không phải đến từ cẩu bản thân, mà là nào đó thực hiện cực đoan nhân.

Cho dù là đến hiện tại, Matthew đều rõ ràng nhớ rõ, có lần một vị nhân viên tạp vụ chuẩn bị về nhà kết hôn, thỉnh bọn họ mấy người cùng nhau ăn cơm, ăn là thịt chó lẩu, bọn họ trung gian có vị từ nhỏ liền nuôi chó nhân, đối với này phương diện có điểm mẫn cảm, cố ý tìm khách sạn nhân nhìn xem, khách sạn có trực tiếp từ nhục cẩu trại chăn nuôi nhập hàng sở hữu chính quy thủ tục, nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là cùng nuôi heo dưỡng ngưu như vậy, chuyên môn chăn nuôi nhục cẩu.

Nhưng mà, mấy người còn không có động đũa, liền chạy đến một ít cực đoan nhân sĩ, chẳng những xốc bọn họ lẩu, liên quan mặt khác khách nhân nồi đồng dạng xốc, một vị nhân viên tạp vụ còn kém điểm bị phỏng.

Nếu lúc ấy bọn họ không phải người nhiều, phỏng chừng tưởng hoàn chỉnh đi ra ngoài đều không khả năng.

Còn có một sự kiện khác, một tiểu hài tử bị chó hoang cắn thương, phụ thân tức cực, hành hung chó hoang nhất đốn, vừa vặn bị người chụp xuống đến phát đến trên mạng, vị này ái tử sốt ruột phụ thân xem như xui xẻo, kia vài cực đoan nhân sĩ đi nhà hắn bên trong nháo, đi hắn đơn vị nháo, cho hắn trên xe tạt phân, thậm chí tạp hắn xe.

Cuối cùng, chẳng những bức bách vị này phụ thân giải thích, thậm chí vì bảo trụ công tác cùng gia đình thanh tịnh, vị này phụ thân lão phụ thân, không thể không cấp những người đó quỳ xuống.

Những người đó còn không y không buông tha......

Bọn họ lại chưa hề hỏi một chút bị chó cắn thương tiểu hài tử như thế nào, cái kia chó hoang lưu lãng rất lâu, cũng không gặp có người đi quản.

Matthew làm công kia tòa thành thị, rất nhiều tiểu khu, rất nhiều người đều chịu đủ cẩu phức tạp, nửa đêm chó sủa, tùy chỗ thải, lưu cẩu không xuyên dây dắt, mang cẩu thượng giao thông công cộng công cụ......

Có mấy lần, nếu không phải hắn trốn mau, còn kém điểm bị không xuyên dây dắt đại hình khuyển bổ nhào vào trên người.

Có lẽ cẩu bản thân chỉ là biểu đạt thiện ý, bao gồm phác nhân hòa lấy miệng hàm nhân, nhưng súc sinh chính là súc sinh, dù cho lại thông minh, cũng không biết nặng nhẹ, cẩu nha một khi bính phá điểm da, phiền toái không phiền toái?

Bởi vì chó cắn nhân dẫn đến bệnh chó dại án lệ cơ hồ mỗi năm đều có.

Nghĩ đến đây, Matthew lắc lắc đầu, phục hồi tinh thần, người khác hắn không xen vào, cũng sẽ không đi quản, dù sao Horner trang viên xin miễn hết thảy mèo chó linh tinh sủng vật vào trong.

Hắn đối với cẩu mẫn cảm, tất cả đều là bởi vì nhân dẫn đến .

Quay chụp lại bắt đầu, Matthew ôm súng tự động lại cuộn mình tiến bồn tắm bên trong, không đến nửa phút thời gian, Guillermo - Del - Toro liền hô thông qua.

Matthew ra bồn tắm lớn, chuyên môn đem cùng trang sư kêu lại đây, khiến nàng hỗ trợ thanh lý trên người khả năng dính vào mao, kịch tổ theo sau lại điều chỉnh nơi sân, tiếp tục quay chụp nam chính tại tận thế cô độc sinh hoạt.

Mặt sau quay chụp trung, phàm là không cùng cẩu tiếp xúc gần gũi vai diễn, đều sử dụng cái kia chó chăn cừu Đức quay chụp, phàm là cùng cẩu trực tiếp tiếp xúc màn ảnh, Matthew toàn bộ khiến đổi mới vi đạo cụ cẩu.

Làm nhất tuyến minh tinh điện ảnh, điểm ấy yêu cầu không có người sẽ nói quá phận.

Đương nhiên, kịch tổ nội nhân cũng không phải người mù, dần dần nhìn ra đến Matthew không thích cẩu, đặc biệt là cẩu trực tiếp tiếp xúc.

Matthew sớm đã có thành thục ứng đối, phàm là cùng chó chăn cừu Đức trực tiếp tiếp xúc, đều sẽ hắt xì không ngừng, kịch tổ thầy thuốc phán đoán, hắn khả năng đối lông chó linh tinh gì đó mẫn cảm.

Đây cũng là không có biện pháp biện pháp.

Tại USA này phiến thần kỳ trên thổ địa , một người nếu không yêu cẩu mà nói, tựa như không yêu hắc nhân như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút phiền phức.

Cho nên, Matthew phía trước tại bồn tắm bên trong, liền cố ý liên tục đánh ba hắt xì.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 498: Vấn Đề Về Súng

Motor tiếng nổ vang từ xa lại gần, một chiếc màu đỏ Benz G cấp xe việt dã chạy như điên mà đến, hoàn toàn không nhìn trên đường rải rác chướng ngại, đi đến một giao lộ thời điểm, đột nhiên dừng ngay vung đuôi, chuyển hướng hướng tới trưởng mãn cỏ hoang mặt đường chạy tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất tại truy đuổi thứ gì như vậy.

Đứng ở lộ thiên trường quay một đống kiến trúc bên trên, Matthew vẫn đang nhìn chằm chằm bên kia, màu đỏ Benz đại G, tại Benz phương diện cung cấp kỹ năng đặc biệt lái xe trong tay, thế nhưng khai ra cao nhất siêu xe cảm giác.

Nơi này là ở Burbank tây bộ một chỗ lộ thiên trường quay, diện tích cự đại, chừng mấy chục mẫu Anh, kịch tổ ở trong này dựng mấy cái đại tai nạn sau New York phố cảnh, dùng cho cận cảnh quay chụp.

Làm Matthew nhà tài trợ, Mercedes Benz vi kịch tổ cung cấp đại bộ phận chiếc xe, đặc biệt là nam chính tòa giá.

Đặc chế màu đỏ Benz xe việt dã còn tại chạy như điên, phỏng chừng kịch tổ muốn quay chụp không thiếu cùng loại màn ảnh, để hậu kỳ chế tác khi, có thể có đầy đủ vật liệu cắt nối biên tập cùng lựa chọn, nhất thời đến không cần Matthew lên sân.

Như là loại này tính nguy hiểm cực cao lái xe quay chụp, kịch tổ sẽ không khiến diễn viên chính lên sân, cho dù là kịch tổ đồng ý, phương thứ ba đảm bảo công ty cũng sẽ không bảo trì trầm mặc.

Từng cái kịch tổ tại quay chụp khi đều sẽ vi chủ yếu diễn viên mua cự ngạch bảo hiểm, đặc biệt là ngoài ý muốn hiểm, giống Matthew ngoài ý muốn hiểm cao tới năm trăm vạn dollar, một khi hắn ra ngoài ý muốn, phương thứ ba đảm bảo công ty có khả năng muốn thanh toán cự ngạch tiền bảo hiểm.

Này còn không phải phiền toái nhất , Matthew làm nam chính, một khi thụ thương mà nói, toàn bộ quay chụp chỉ có thể gián đoạn, phương thứ ba đảm bảo trọng yếu nhất chức trách là hoàn phiến đảm bảo, một khi phim không thể đúng hạn hoàn thành, bọn họ sẽ phi thường phi thường phiền toái.

Matthew đứng ở chỗ này nhìn một hồi, Bella - Anderson lặng lẽ đi lên lầu đỉnh, đi tới hắn bên cạnh.

“Bên kia xong việc ?” Matthew hỏi.

Bella - Anderson thấp giọng nói,“Chuyển xong , Liszt tự mình dẫn người đem Daddario tiểu thư đưa đến phương bắc.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi,“Anna còn hài lòng sao?”

“Nàng cảm giác rất tốt.” Bella - Anderson tại Matthew bên cạnh đợi cũng không phải một ngày nửa ngày , có một số việc gặp nhiều cũng thành thói quen,“Daddario tiểu thư nói tiền thuê nhà cuối năm tài năng trả cho ngươi.”

“Ân.” Matthew lên tiếng,“Này không vội.”

Bella - Anderson mặt không đổi sắc, trong lòng lại thổ tào một câu: Người đều trụ đến ngươi phòng ở bên trong , e chạy đều chạy không thoát, đương nhiên không cần phải gấp gáp.

Thổ tào hoàn tất, nàng thử hỏi,“Matthew, ngươi có cùng Daddario tiểu thư nói qua phòng ở người chết sự sao?”

Nghe nói như thế, Matthew vỗ nhẹ nhẹ trán một chút,“Hỏng, ta đem việc này quên.”

Hắn là thật quên đi, bởi vì từ đầu tới cuối liền không để ý phòng ở từng xảy ra giết người án sự tình.

Bella - Anderson nhỏ giọng nói,“Ta cũng chưa nói.”

Matthew lắc đầu,“Này cũng không phải đại sự, ngày sau ta thấy đến Anna, cùng nàng nói tiếng hảo.”

Hắn là thật không đem này coi trọng.

Bella - Anderson đổi đề tài,“Ta ở bên kia gặp được Amanda, nàng khiến ta chuyển cáo ngươi, từ thiện vật tư chuyển đi ngày định ở 10 nguyệt 24 ngày.”

“Ta biết.” Matthew rõ ràng đây là một mấy phương thương định hảo thời gian, nghĩ nghĩ, nói,“Bella, buổi chiều ngươi cùng Guillermo cùng Akiva câu thông một chút, phối hợp quay chụp thời gian.”

Bella - Anderson nhẹ nhàng gật đầu.

Matthew lại hỏi,“Truyền thông bên kia liên hệ thế nào ?”

“Helen ngày hôm qua thông tri qua ta.” Bella - Anderson hồi đáp,“Sẽ không ít hơn ba mươi gia truyền thông, Warner Bros kì hạ Warner đài truyền hình cũng sẽ tham gia.”

Nàng tựa hồ nhớ tới cái gì,“Úc, đúng. Ta từ phương bắc tới được thời điểm, Steven - Spielberg trợ lý đưa cho ngươi công khai hào làm công điện thoại, lấy DreamWorks danh nghĩa mời ngươi tham gia 10 nguyệt 25 ngày Flags of Our Fathers lần đầu thức.”

Matthew tưởng cũng không có tưởng, nói,“Qua sẽ cho bọn họ hồi tin tức, liền nói ta sẽ đi tham gia, nhớ rõ cùng kịch tổ câu thông hai ngày thời gian.”

“Ta minh bạch.” Bella - Anderson nói.

Tuy rằng không nhớ rõ như vậy một bộ phim, nhưng Matthew vẫn là quyết định muốn đi, nghiên cứu này nguyên nhân còn là hắn từ thiện tiệc tối, Spielberg không chỉ nhận mời tham gia từ thiện tiệc tối, còn quyên giúp một bút tiền.

Nhận DreamWorks lần đầu mời, cũng là đi trả nhân tình.

Như vậy hai ngày nối cùng một chỗ nói, cũng có lợi cho kịch tổ điều chỉnh quay chụp kế hoạch, phim cũng có chút không cần hắn xuất trướng màn ảnh, Guillermo - Del - Toro có thể điều chỉnh đến này hai ngày trong quay chụp.

Màu đỏ Benz xe việt dã lại chạy nhanh đi qua, Benz phương diện riêng tuyển dụng này sắc thái, là vì tăng lớn này khoản xe tại tương đối tuổi trẻ quần thể trung lực ảnh hưởng, đặc biệt là kia vài có tiền các phú nhị đại.

Làm Mercedes Benz toàn hệ liệt loại nhỏ thừa dùng xe người phát ngôn, Matthew bao nhiêu biết Benz sách lược, tại Stuttgart quay chụp quảng cáo trong, có một khoản chuyên môn nhằm vào Thái Bình Dương bờ bên kia kinh tế ngồi trên hỏa tiễn tăng vọt cái kia quốc gia, Benz muốn tại bên kia tăng lớn marketing cường độ.

Cứ việc từng rất nghèo, bất quá Matthew tại trên công trường gặp qua rất nhiều hào xe, bất động sản nghề tụ tập quá nhiều mới phát phú hào, trăm vạn cấp bậc hào xe, cũng chính là vừa nhập môn mà thôi.

Đối với nhập môn cấp bậc hào xe, mặt khác phẩm bài hoàn toàn không thể cùng đức hệ BBA so.

Gần nhất mấy ngày này,SUV cùng xe việt dã đại hành này đạo, nghe nói sắp phá sản Land Rover, chính là bởi vì Thái Bình Dương bờ bên kia thị trường khởi tử hồi sinh, phỏng chừng Benz cũng muốn ở bên kia chiếm trước xe việt dã càng nhiều thị phần.

Benz bên này đại ngôn, Matthew trên cơ bản đã đến cực hạn, còn thừa chính là tận khả năng kéo dài hợp tác thời gian, để thu hoạch lớn nhất ích lợi, chung quy mỗi năm 1200 vạn dollar đại ngôn thu nhập, tuyệt đối là một bút tiền lớn.

Chỉ cần hắn điện ảnh sự nghiệp không nhanh chóng trượt, cùng Benz hợp tác hẳn là không có vấn đề.

Đáng tiếc Rolex bên kia đại ngôn càng chung tình với thể dục ngôi sao, hắn cùng Cindy - Crawford vẫn đều là phần đông người phát ngôn trung hai mà thôi.

Còn có Armani quần lót hệ liệt, tuy rằng Helen - Hermann tại cùng Armani gần nhất vài lần tiếp xúc trung, Armani phương diện từ phía trước có khuynh hướng David - Beckham, biến thành có khuynh hướng hắn, nhưng Armani cao tầng vẫn không có làm quyết định.

Thực ra Matthew cùng Helen - Hermann cũng có thể xem minh bạch, Armani phương diện đang đợi [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] phát hành, chung quy áp phích cùng trailer phản ứng nhiệt liệt, phim không hẳn cũng sẽ phản ứng cường liệt, nếu đến lúc đó càng nhiều người nhiệt liệt thảo luận, bọn họ khẳng định sẽ nhanh hơn đàm phán tiến độ, ngược lại thì sẽ lựa chọn người khác.

Đây chính là điển hình thương nghiệp hợp tác, thương nghiệp hợp tác vĩnh viễn là ích lợi làm trước, không thể mang đến ích lợi nhân, nói cái gì hợp tác.

Trái lại, nếu Armani chỉ vì hắn khai 100 vạn dollar đại ngôn phí, Matthew cũng sẽ không chút do dự cự tuyệt.

Tựa như hắn sẽ không hạ thấp thù lao biểu diễn [ Iron Man ] như vậy, Marvel liên 2000 vạn dollar thù lao đều không nguyện ý khai, hắn đương nhiên sẽ không ứng đến, hơn nữa hạ thấp một lần thù lao, hậu tục sẽ mang đến một loạt liên hoàn phản ứng.

Màu đỏ Benz đại G lúc này ngừng lại, lại công tác nhân viên lại đây thông tri, khiến Matthew đi trường quay chuẩn bị quay chụp.

Matthew đi xuống lầu, đi đến lâm thời trường quay trong, một khác chiếc màu đỏ Benz đại G đã bị an trí ở một có thể đung đưa bình đài bên trên, kế tiếp muốn quay chụp là nam chính lái xe lấy thương săn lộc cảnh tượng.

Tiếp nhận công tác nhân viên đưa qua M4A1, Matthew hướng trên xe nhìn thoáng qua, cái kia gọi là Carl chó chăn cừu Đức đã ngồi ở trên phó điều khiển, hắn đeo súng liền chuẩn bị thượng bình đài.

Guillermo - Del - Toro đi tới, thấp giọng nói,“Chú ý ngươi cảm xúc.”

Matthew khẽ gật đầu,“Ta minh bạch.”

“Đi thôi.” Guillermo - Del - Toro vỗ nhẹ nhẹ Matthew cánh tay một chút, còn nói thêm,“Huấn đạo viên hôm nay buổi sáng vừa cấp cẩu tắm rửa.”

“Ân.” Matthew lên tiếng.

Theo sau, hắn nhảy lên bình đài, ngồi ở Benz đại G trên phó điều khiển, quay đầu nhìn Carl liếc nhìn, chó chăn cừu Đức đột nhiên thấp giọng rít gào lên, lại một lần nữa biểu hiện ra địch ý.

“Carl !” Huấn đạo viên nhanh chóng lại đây, ôm lấy cẩu đầu,“Thoải mái, thả lỏng.”

Matthew chỉ cảm thấy mạc danh kỳ diệu, rõ ràng quay chụp phía trước, hắn cùng này cẩu ở chung thực hòa hợp, vì sao đến quay chụp khi, Carl biểu hiện ra lớn như vậy địch ý?

Chẳng lẽ chó chăn cừu Đức có thể ngửi ra hắn không thích cẩu đến?

Loại này ý tưởng ở trong đầu chợt lóe mà qua, ngay cả người đều nhìn không thấu nhân tâm, lại càng không cần nói so nhân thấp cấp N tầng cấp cẩu .

“Ô...... Ô......”

Carl địch ý càng ngày càng rõ ràng, Matthew hơi hơi nheo mắt lại, Guillermo - Del - Toro tiếng hô lúc này truyền tới,“Mau đưa cái kia cẩu cho ta từ trong xe kéo ra đến ! nhanh lên !”

Huấn đạo viên nhanh chóng kéo ra cửa xe, Carl lại không chịu xuống xe, một đôi mắt chó nhìn chằm chằm Matthew, trong miệng biên có chứa địch ý ô ô thanh càng vang .

Matthew đẩy ra cửa xe xuống xe, hắn không tất yếu cùng một con chó so đo, dù cho một cước liền có thể đem này cẩu đá bay.

Hắn từ trên lưng giải xuống kia đem súng tự động, liền chuẩn bị nhảy xuống bình đài, tay sờ đến thương nháy mắt, bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, trước quay chụp cùng chó chăn cừu Đức sở hữu tiếp xúc trung, cũng không có mang qua thương, phía trước quay chụp bồn tắm lớn vai diễn, hắn có mang thương, hôm nay đồng dạng cũng có mang thương.

Chẳng lẽ là thương vấn đề?

Nghĩ đến đây, Matthew mắt nhìn trong xe, Carl đã bị mang đi , hắn suy xét một hồi, không có đem về thương suy đoán nói ra đi, trải qua này hai lần sau, hắn không tưởng lại cùng cẩu làm tiếp xúc gần gũi quay chụp , ai biết này cẩu hay không sẽ thừa dịp hắn chú ý thời điểm, nhào lên đến cắn một ngụm?

Hạ bình đài, hắn đem Guillermo - Del - Toro kêu lại đây.

“Guillermo, như vậy không phải biện pháp.” Matthew nói thẳng.

“Ân.” Guillermo - Del - Toro nhẹ nhàng gật đầu, còn không có nói chuyện, phương thứ ba đảm bảo công ty đại biểu tìm lại đây, giành trước nói,“Toro đạo diễn, thỉnh không cần lại khiến Horner tiên sinh trực tiếp cùng cái kia chó chăn cừu tiếp xúc, nó tồn tại thương tổn Horner tiên sinh khả năng.”

Matthew vừa đúng nói tiếp,“Ta cũng có chút lo lắng.”

Guillermo - Del - Toro nhanh chóng làm ra quyết định,“Kia hảo, chúng ta đổi mới mô hình quay chụp, hậu kỳ chế tác khi sử dụng CGI tân trang.”

Như vậy biện pháp mấy phương đều có thể nhận, mặt sau quay chụp cũng rất thuận lợi.

Tan tầm phía trước, Bella - Anderson đi tìm đến thông tri Matthew, nàng đã cùng kịch tổ thương nghị qua, kia hai ngày hắn không cần lại đến kịch tổ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 499: Xã Hội Tinh Thần Trách Nhiệm

Trưởng bãi bến tàu, truyền thông phóng viên tập hợp, Warner đài truyền hình thậm chí xuất động một chiếc TV tiếp sóng xe.

Liền tại truyền thông trước màn ảnh phương cách đó không xa, một chiếc cự đại container tàu hàng dừng ở nơi cập bến mặt trên, cần cẩu đường ray treo lên một lại một container, trang thượng tàu hàng.

Elena - Boyar hôm nay tự mình xuất động, đứng ở thủ hạ hai danh nhiếp tượng sư trước mặt, chỉ treo lên một tiêu chuẩn container nói,“Chú ý chụp trên container dấu hiệu.”

Màu đỏ trên container, màu lam Liên Hiệp Quốc nạn dân thự dấu hiệu cùng màu trắng Matthew ngân sách hội MH dấu hiệu dị thường bắt mắt.

“Trang bao nhiêu container ?” Niên kỉ hơi lớn phóng viên ấn xuống máy ảnh shutter, nói thầm.

Tuổi trẻ phóng viên vẫn ở khiêng máy quay phim,“Ta tại sổ, lên thuyền dường như có bốn mươi lăm container.” Hắn trừu không chỉ chỉ thương trữ khu đi thông bến tàu đường, nói,“Đoàn xe còn tại hướng bên này vận.”

Niên kỉ hơi lớn phóng viên cảm khái nói,“Matthew - Horner thật bỏ được hạ tiền vốn a.”

Elena - Boyar nhìn hai thủ hạ liếc nhìn, lại không có nhiều lời, bởi vì nàng phi thường rõ ràng một đạo lý, kếch xù đầu nhập mới có thể đổi hồi càng cao hồi báo.

Lại nói, phỏng chừng Matthew cũng sẽ không tiêu tiền của mình.

Thoạt nhìn, hắn hai ngân sách hội, mộ tập đến mức xa xỉ lạc quyên a.

Không biết vì sao, Elena - Boyar bỗng nhiên nghĩ tới cái kia để kim sắc tóc ngắn nữ nhân, kia nữ nhân tuổi cùng Matthew xấp xỉ, lại dị thường khôn khéo, là thương nghiệp vận tác phương diện hảo thủ.

Nàng bản thân chính là truyền thông nghề nhân, chú ý qua Matthew hai từ thiện ngân sách hội động thái, không phải Hollywood ngôi sao trung tối nổi danh cái loại này, nhưng cũng tại đệ nhị thê đội, để người nhìn thấy liền có thể tưởng lên.

Nếu không đoán sai mà nói, hẳn là cái kia nữ nhân cố ý như vậy thao tác .

Một chiếc lại một chiếc xe hàng chạy đến, mặt trên mỗi một trên container, đều ấn có Liên Hiệp Quốc nạn dân thự cùng Matthew ngân sách hội dấu hiệu.

Elena - Boyar đứng ở chỗ này, nhìn xem rất rõ ràng, kia vài đến từ Liên Hiệp Quốc quan viên tương đương hưng phấn, có mấy cái còn đối Matthew nói cái gì, nhưng cách quá xa, nàng nghe không rõ ràng.

Bất quá, chung quanh các đồng hành nghị luận lại phi thường rõ ràng.

“Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, Hollywood ngôi sao trừ đứng ở diễn thuyết trên đài kêu khẩu hiệu, còn có người thật đi làm thực sự.”

“So với kia chút chỉ kêu khẩu hiệu, lại không làm việc ngôi sao, Matthew cường nhiều lắm.”

“Matthew có trách nhiệm tâm, có đương đam, đây mới là nam nhân !”

“Ngôi sao xã hội ý thức trách nhiệm rất trọng yếu.”

Ngay cả Elena - Boyar bên cạnh trẻ tuổi phóng viên cũng nói,“Tổng cảm giác ngôi sao xã hội lực ảnh hưởng phi thường lớn, cho nên làm một ít đối xã hội có ý nghĩa sự tình, thật có thể kéo động rất nhiều người chú ý xã hội sự kiện.”

Elena - Boyar càng lý giải Matthew, rõ ràng hắn mục đích cũng không đơn thuần, nhưng cũng biết một lần này Matthew tất nhiên có thể đến giúp rất nhiều người, liền tính là có tưởng hắc hắn người, cũng sẽ ở chuyện này ngậm miệng.

Hiện tại USA xã hội, đang hướng tới khiến nàng xem không hiểu phương hướng chuyển, Matthew này phê viện trợ vật tư, đưa hướng là Phi Châu chiến loạn tần phát hắc nhân khu.

“Matthew, ta đã liên hệ hảo duy hòa bộ đội.”

Bến tàu khu trên một bãi đất trống, đến từ Liên Hiệp Quốc nạn dân thự tối cao chuyên viên Gutierrez đối Matthew nói,“Bọn họ sẽ phái nhân hộ tống vật tư vận đạt mục đích , ngươi yên tâm hảo.”

Matthew cùng này Bồ Đào Nha nhân nắm tay, nói,“Cám ơn.”

“Không, không......” Gutierrez nhanh chóng lắc đầu,“Phải nói cám ơn người là ta, ngươi sẽ đến giúp rất nhiều nạn dân.”

Hai người khách khí vài câu, Gutierrez rất nhanh ly khai trưởng bãi cảng, làm Liên Hiệp Quốc nạn dân thự tối cao người phụ trách, hắn sự vụ bận rộn, có thể chuyên môn rút thời gian lại đây một chuyến, đã rất không dễ dàng .

Để kim sắc tóc ngắn Amanda đi tới, tháo xuống kính đen nhìn nhìn tàu hàng, đối Matthew nói,“Ngươi cùng Helen nói quay chụp tiểu tổ, một tuần sau sẽ xuất phát, bọn họ tại Phi Châu cùng vật tư vận chuyển đoàn xe hội hợp, sau đó xâm nhập nạn dân doanh, thực địa phỏng vấn nhận vật tư Phi Châu nhân.”

Matthew gật gật đầu,“Ngươi nhớ rõ chú ý một chút.”

Amanda đứng ở Matthew bên cạnh, nói,“Yên tâm đi, bọn họ đều là thường xuyên xuất nhập Phi Châu phóng viên chiến trường.” Nói tới đây, nàng bỗng nhiên chỉ chỉ bị nhân viên bảo vệ ngăn ở bên ngoài truyền thông phóng viên,“Rất nhiều người đều tưởng phỏng vấn ngươi đâu.”

“Vẫn là ngươi đi thôi, ta đi không thích hợp.” Matthew nhẹ nhàng lắc lắc đầu,“Nơi nào có tự biên tự diễn , muốn ngươi thay ta thổi phồng hiệu quả mới đủ tốt.”

Amanda sớm thói quen Matthew dày da mặt, nói,“Ta sẽ khiến ngươi thiện danh truyền biến toàn thế giới.”

Hai người hôm nay buổi sáng lại đây được thời điểm, liền có qua đủ nhiều trao đổi, lần này phỏng vấn Matthew xác thật không thích hợp trực tiếp ra mặt.

Vẫn chờ đến sở hữu container vận chuyển hoàn tất, Amanda mới khiến nhân viên bảo vệ phóng phóng viên tiến vào trước đó xác định hảo phỏng vấn khu, sau đó đối mặt phóng viên màn ảnh cùng microphone, đại đàm đặc đàm Matthew.

“Chúng ta biết, bất cứ một người hoặc là một tổ chức đều có thể lực hữu hạn, nhưng Matthew theo ta nói qua, chúng ta muốn tẫn lực lượng lớn nhất đi bang trợ kia vài nhu cầu cấp bách muốn giúp nhân.”

Từng trước đài Amanda, trải qua mấy năm nay học tập cùng công tác, sớm biến thành lão hồ ly,“Matthew xâm nhập qua Phi Châu nạn dân doanh, tự mình thể hội qua những nạn dân sinh hoạt, cho nên mới có này hai từ thiện ngân sách hội, mới có chúng ta một loạt từ thiện hoạt động.”

Nàng chỉnh chỉnh thần sắc, tuyên bố nói,“Matthew còn khiến ta thay tuyên bố một tin tức, bao gồm sắp phát hành [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] ở bên trong, hắn mỗi bộ phim thu hoạch thù lao một phần ba, sẽ quyên tặng đến từ thiện ngân sách hội, dùng cho giúp kia vài cần giúp nhân.”

Phóng viên trong không thiếu có lý tưởng, có đảm đương nhân, nghe được Amanda tuyên bố quyết định này, không tự giác vỗ tay.

Đến từ TMZ cùng Warner phóng viên, cũng thuận thế vỗ tay, mặt khác phóng viên cũng bị kéo lên đến, hiện trường vang lên một mảnh nhiệt liệt tiếng vỗ tay.

Amanda không tính toán nói thêm cái gì, quay đầu liền hướng tới dừng xe địa phương đi, trong lúc quay đầu liếc mắt xem còn quần tình xúc động các phóng viên, không khỏi lắc đầu nhún vai.

Loại này từ thiện quyên tặng, vì chính là hỗn hảo thanh danh, trên thực tế......

Nàng thực ra rất rõ ràng, Matthew làm ra như vậy quyết định, từng có thành thục suy tính, Hollywood ngôi sao thù lao, tất cả đều là trước thuế thù lao, từ thiện quyên tặng có thể miễn thuế......

Liền tính Matthew không quyên tặng cho chính mình từ thiện ngân sách hội, trong đó đại bộ phận tiền cũng muốn an an ổn ổn nộp lên đến thuế vụ cục.

Nhưng đối với tuyệt đại đa số người đến nói, đây chính là thật sự việc thiện a.

Lên Matthew Benz thương nghiệp ô tô, Amanda rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nói,“Cảm giác của ta kỹ xảo biểu diễn cũng có thể lấy đến Golden Globe .”

Matthew trước khiến tài xế lái xe, tiếp chế nhạo nói,“Muốn hay không ta tiếp theo bộ phim, ngươi đương nữ chính?”

Amanda không trả lời, hỏi ngược lại,“Ngươi tiếp theo bộ phim? Xin hỏi tuyển hảo sao?”

Matthew cũng không xấu hổ,“Tạm thời không có.” Hắn thu hồi vui đùa, chăm chú nói,“Của ta thù lao quyên tặng, ngươi đừng tất cả đều để.”

“Yên tâm hảo.” Amanda ngồi tựa ở trên lưng ghế dựa, lười biếng nói,“Ta sẽ đem ngươi bộ phận quyên tặng dùng cho từ thiện, đem liên quan của ngươi khoản làm được phiêu phiêu lượng lượng .”

Matthew nhìn về phía ngoài cửa sổ,“Đem ngươi kéo vào đến, tổng cảm giác có điểm...... Ân, có điểm nói không nên lời cảm giác.”

“Áy náy?” Amanda thử hỏi một câu, tiếp lắc đầu,“Ngươi làm sao có khả năng áy náy đâu? Nhiều lắm cũng chính là có điểm không thoải mái.”

Matthew chăm chú suy nghĩ một hồi, nói,“Khả năng là đi.” Hắn nhìn về phía Amanda, vài năm thời gian trôi qua , Amanda thanh xuân tịnh lệ giống như lúc trước,“Ta cuối cùng cho rằng ngươi vẫn là cái kia không có tâm cơ, cũng không có phiền não Thiên Sứ trù tính công ty trước đài.”

Amanda lại cố ý nói,“Như vậy mới tốt hống? Ta khi đó bị ngươi vài câu lời hay cùng nhất trương khuôn mặt dễ nhìn, hống được đầu óc choáng váng.”

Matthew một điểm đều không hổ thẹn,“Này ít nhất thuyết minh ta thật sự rất dễ nhìn.”

Amanda ha ha nở nụ cười, tiếng cười thanh thúy sang sảng, dứt khoát chỉ Matthew nói,“Ta sớm liền biết, ngươi người này da mặt, so phía trước càng dày .”

“Bởi vì ta càng thành thục .” Matthew niết niết mặt mình, lão khí hoành thu,“Thành thục dấu hiệu chi nhất, chính là da mặt càng ngày càng dầy a.”

Nghe nói như thế, Amanda không tự giác sờ sờ mặt mình, cường điệu nói,“Ta thành thục , thế nhưng da mặt không biến hậu.”

Matthew gật đầu nở nụ cười,“Đúng vậy, ngươi là ngoại lệ, không giống bình thường Amanda nha.”

Amanda di chuyển một chút, để tọa càng thoải mái, sau đó nói,“Tính, ta thừa nhận. Xã hội này chẳng phải chính là như vậy sao? Da mặt không dày như thế nào sinh tồn đi xuống?”

Nàng ngược lại hỏi,“Có phải hay không muốn tại Hollywood hỗn đi ra, da mặt đều phải càng dày một điểm.”

Matthew chỉ chỉ mặt mình,“Vỏn vẹn da mặt dày là không đủ .”

Amanda hảo kỳ hỏi,“Còn muốn cái gì?” Nàng cười cười,“Liền của ngươi kinh nghiệm đến nói.”

Matthew châm chước một hồi, cũng không tại Amanda như vậy lão bằng hữu trước mặt che giấu, chậm rãi mở miệng nói,“Mặt dày gan lớn tâm hắc vận khí hảo...... Ân, đại khái chính là như vậy.”

“Vận khí tốt?” Amanda khó hiểu.

“Ân, điểm này trọng yếu nhất.” Matthew rất chăm chú gật đầu,“Tỷ như ta gặp được ngươi, ngươi giúp ta lấy đến Britney MV nam chính; Gặp được Helen, không có Helen tiền kỳ vận tác, ta có khả năng hỗn đi ra, nhưng tuyệt đối không hiện tại nhanh như vậy.”

Có chút hạng mục, hắn biết là từng truyền lưu rộng rãi điện ảnh cũng vô dụng, bởi vì một không tài nguyên tân nhân, căn bản tranh thủ không đến nam chính hoặc là mặt khác xuất sắc nhân vật.

Hắn có thể có hôm nay cục diện, tự thân cố gắng, bạo bằng vận khí cùng so người khác Tiên Tri trước sớm giác ngộ ưu thế đợi đã (vân vân) điều kiện, đều phát huy không nhỏ tác dụng.

Amanda nghiêng đầu nhìn Matthew, kỳ quái nói,“Nguyên lai gặp được ta, là ngươi vận khí tốt a.”

“Cũng không phải là nha?” Matthew nói ra một sự thật,“Nếu ngươi không giúp ta, ta có thể từ Thiên Sứ công ty nhiều như vậy lâm thời diễn viên hộ khách trong xuất đầu, tiến vào Helen tầm nhìn?”

Amanda vỗ tay,“Như vậy tính mà nói, ngươi muốn hảo hảo cảm tạ ta a.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 500: Kia Đầu Trọc

Lúc trước giúp, Matthew thủy chung nhớ rõ, Amanda chính là nói đùa mà thôi, hai người ai đều chưa coi trọng, thảo luận càng nhiều vẫn là công tác phương diện sự.

Lần này từ thiện hoạt động, dẫn phát không nhỏ xã hội phản ứng, tựa như Amanda cùng Helen - Hermann thiết tưởng như vậy, đơn thuần chi phiếu con số, xa không có một xe lại một xe vật tư thoạt nhìn có thị giác trùng kích lực, đặc biệt là vạn tấn container tàu hàng chạy đi cảng Long Beach video truyền phát đi ra, phảng phất mãn thuyền đều là Matthew quyên tặng từ thiện vật tư như vậy.

Cùng loại như vậy hoạt động, chỉ trích khẳng định sẽ có, nhưng đã ít lại càng ít, đừng nói tiến vào không được chủ lưu truyền thông, liên đi lên tiểu báo đều rất khó, cơ bản đều dừng lại ở hệ thống mạng phương diện.

Trên hệ thống mạng một ít ngôn luận, không thể quá mức để ý, bằng không chính là tự tìm phiền não.

Nói lên, có nào ngôi sao không tại trên hệ thống mạng bị hắc qua, chẳng sợ trong ngoài giới tiếng lành đồn xa Tom - Hanks, tại một ít trang web trên bái thiếp, như thường bị hắc không giống như là nhân.

Cho nên, giống Matthew này một cấp bậc ngôi sao, đầu tiên muốn bảo trì chủ lưu trên truyền thông danh tiếng, chủ lưu truyền thông đối với công chúng lực ảnh hưởng cũng đủ cự đại.

Matthew lần này từ thiện cử chỉ, ở trên chủ lưu truyền thông tự nhiên là được đến một mảnh tán dương, đại bộ phận fan điện ảnh đồng dạng vỗ tay khen ngợi.

“Ngôi sao làm từ thiện có lẽ là vì cho mình tạo một hảo nhân thiết, có lẽ là làm một công chúng nhân vật muốn tại đại chúng trước mặt làm tốt tấm gương, có lẽ là đoàn đội đối ngôi sao yêu cầu, có lẽ là dùng từ thiện tẩy bạch chính mình điểm đen, có lẽ là vì hư phù danh lợi, có lẽ là thật muốn phụng hiến một phần tình yêu. Bất luận là như thế nào mục đích , bất luận các ngôi sao vì cái gì muốn làm từ thiện, này chung quy sử một ít cần chuẩn bị giúp nhân được đến giúp ! này kết quả là tốt.”

Hôm nay này tin tức thời đại, mạng internet đồng dạng có có thể nhìn thấy bản chất nhân, bất quá này bộ phận nhân phần lớn tương đối lý trí, sẽ không mù quáng công kích.

“Bởi chức nghiệp nguyên nhân, tiếp xúc loại này sự tình cũng tương đối nhiều. Chỉ có thể nói, vô luận là tưởng hâm nóng, vẫn là như thế nào, chỉ cần chân chính làm từ thiện, chính là chuyện tốt. Nhân gia ra tiền xuất lực làm từ thiện, dựa vào cái gì không thể mượn này quảng cáo rùm beng dưới chính mình? Ai quy định làm hảo sự còn tất yếu phải không có tiếng tăm gì, bảo trì đê điệu?”

“Ngôi sao lực ảnh hưởng sẽ khiến càng nhiều người đi chú ý từ thiện, đi hành động, bao gồm nhưng không giới hạn trong fan group, càng nhiều người thường cũng sẽ nhiều chú ý một ít. Tóm lại là chính năng lượng hành vi !”

Có lẽ là nhận đến dư luận phương hướng cổ vũ, David - Ellison theo sau đại biểu thiên không chi vũ ảnh nghiệp tuyên bố,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] Bắc Mĩ box office 5%, sẽ quyên tặng cho Liên Hiệp Quốc nạn dân thự cùng Liên Hiệp Quốc nhi đồng ngân sách hội.

Nhận đến phía trước phía sau một loạt tin tức tốt kích thích,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] bị thụ truyền thông cùng fan điện ảnh chú ý.

Năm ngày trước chính thức khởi động Bắc Mĩ ảnh phiếu dự thụ cấp tốc dâng lên, cuối tuần đầu dự thụ rất nhanh liền đạt tới một ngàn vạn dollar.

......

“Nhiều gia dự trắc cơ cấu rất xem hảo Zack Snyder cùng thiên không chi vũ ảnh nghiệp này bộ tác phẩm a.”

Beverly Hills đại rạp hát tiền, Paul - Haggis nhìn chính đi lên thảm đỏ Sparta quốc vương Leonidas, đối Spielberg nói,“Đều cho rằng này bộ phim khả năng là ngày nghỉ đương bạo khoản.”

Spielberg cười cùng Paul - Haggis cùng Clint - Eastwood chụp ảnh chung, thấp giọng đáp lại nói,“Bọn họ không phải xem hảo Zack Snyder cùng thiên không chi vũ ảnh nghiệp, cũng không phải xem hảo Warner Bros, mà là xem hảo Matthew - Horner.”

Clint - Eastwood hảo kỳ hỏi,“Nghe nói thanh niên nhân này rất hồng?”

“Ân, một tuyển phim ánh mắt phi thường độc đáo, vận khí lại hảo đến làm người ta hâm mộ gia hỏa.” Spielberg tiếp tục nhỏ giọng nói,“Hắn theo ta hợp tác qua Band of Brothers, Hanks đối với hắn đánh giá cực cao, ta đối với hắn cũng có chút lý giải, hắn 1999 năm tiến vào Hollywood, đến hiện tại bất quá bảy năm thời gian, so cùng thời kì Cruise cường hãn nhiều.”

Paul - Haggis lúc này chen vào nói,“Tiền trận, ta cùng Cruise thảo luận qua hắn, Cruise cho rằng lúc tuổi trẻ hắn, so ra kém Matthew - Horner.”

“Nghe các ngươi nói ......” Clint - Eastwood cũng nhìn về phía thảm đỏ bên kia,“Ta đều tưởng nhận thức hắn .”

Chụp ảnh chung kết thúc, Spielberg trước hướng tới rạp hát bên trong đi, vừa đi vừa nói chuyện,“Một hồi ta vì ngươi giới thiệu.”

Matthew đi qua thảm đỏ, tại bên chủ sự bối cảnh bản thượng ký tên xong, ngẩng đầu nhìn xem phim áp phích, không có đi hái phóng khu, trực tiếp vào rạp hát cửa chính.

Đây là Flags of Our Fathers lần đầu thức, thẳng đến hôm nay buổi sáng chuẩn bị lại đây tham gia lần đầu thức, Matthew mới chuyên môn tra xét, phát hiện này bộ phim đạo diễn là Clint - Eastwood, giảng thuật “Đệ nhị thế chiến” Trong lúc Thái Bình Dương trên chiến trường đảo Iwo chiến dịch cố sự, nghe nói có chứa nhất định phản chiến ý nghĩa.

Cũng chính là nổi tiếng đảo Iwo quân Mỹ thụ kỳ sự kiện.

Matthew đi đến bên này, bao nhiêu từng nhìn đến một điểm về đảo Iwo sự, biết đó là một hồi phi thường thảm thiết chiến đấu, lão Mĩ làm Đệ nhị thế chiến trung tuyệt đối người thắng, thích nhất chụp giống như loại này nghĩ lại phim.

Tiến vào rạp hát phòng nghỉ, Matthew còn chưa thấy rõ bên trong đều có người nào, liền phát hiện Spielberg mang theo một so với hắn còn lão lão nhân tìm lại đây.

“Matthew, giới thiệu vị bằng hữu cho ngươi nhận thức.”

Nghe được Spielberg mà nói, Matthew cũng không cần hắn giới thiệu, chủ động nghênh tiến lên một bước, hướng Clint - Eastwood vươn ra tay phải, nói,“Eastwood đạo diễn là của ta thần tượng, có thể nhận thức ngươi ta rất cao hứng .”

Clint - Eastwood lễ phép cầm Matthew tay, tựa hồ có điểm run rẩy, phảng phất chủ nhân rất kích động như vậy.

Như vậy phát hiện, khiến kia Clint - Eastwood rất hưởng thụ, cười nói,“Ngươi có thể tới tham gia của ta lần đầu thức, ta cũng rất cao hứng, hoan nghênh ngươi, Matthew.”

Matthew cười cười, nói,“Không cần khách khí.” Hắn hơi thoáng tạm dừng, còn nói thêm,“Thực ra ta vẫn muốn gặp Brandy, áo choàng, giày cùng mã thứ, khoái ý ân cừu, người tốt hảo báo.”

Clint - Eastwood đương nhiên có thể nghe hiểu hắn mà nói, ha ha cười hai tiếng, nói,“Già đi, như vậy nhân vật diễn bất động .”

Hắn nhìn thấy phòng khách quý cửa lại có nhân tiến vào, nói,“Matthew, ngươi tùy tiện, chờ chúng ta có thời gian lại trò chuyện.”

Matthew khách sáo một câu, nhìn theo Spielberg cùng Clint - Eastwood đi địa phương khác, sau đó phát hiện một người quen, vội vàng đi qua.

“Hải, Paul.” Hắn từ bên cạnh vỗ cái kia cao cao gầy gầy trẻ tuổi nhân bả vai một chút, đẳng người trẻ tuổi quay đầu đến, nói,“Không nhớ rõ ta sao?”

Paul - Walker nhìn Matthew, nói,“Sao lại như vậy.” Hắn giang hai tay, cùng Matthew ôm một chút,“Chỉ là có điểm ngoài ý muốn, không nghĩ tới có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi.”

Matthew thuận miệng giải thích nói,“Ta tiếp đến DreamWorks mời, tới tham gia lần đầu thức.”

Paul - Walker cùng Matthew tách ra, lui ra phía sau một bước, nói,“Ta tại đây bộ phim bên trong đóng vai một tiểu nhân vật.” Hắn lên lên xuống xuống đánh giá Matthew một phen,“Vài năm không gặp, ngươi đã nhất tuyến a.”

Matthew vỗ nhẹ nhẹ Paul - Walker cánh tay một chút,“Ta còn là ngươi nhận thức cái kia Matthew.”

Paul - Walker gật gật đầu, còn nhớ rõ năm đó quay chụp [ Fast and Furious ] khi, Matthew là thanh danh cùng địa vị ngay cả hắn đều so ra kém tiểu diễn viên, khi đó hai người cùng nhau hận thượng Van Diesel, không đối...... Xác thực điểm đến nói, là Matthew một người hận thượng Van Diesel, khiến cái kia cố làm ra vẻ đáng chết đầu trọc ăn không nhỏ mệt.

Nghĩ đến đây, hắn nhớ lại càng nhiều chuyện cũ, Matthew rời khỏi [ Fast and Furious ] kịch tổ, còn từng cho hắn rất nhiều thiện ý lời khuyên.

Matthew nhìn thấy Paul - Walker, không tự giác liền tưởng đến cái kia đầu trọc, nhịn không được trong lòng hảo kỳ, hỏi,“[ Fast and Furious ] hệ liệt chụp đến nào một bộ ?”

Paul - Walker sửng sốt một chút, vẫn là tình hình thực tế nói,“Ta vỗ đệ nhất bộ cùng đệ nhị bộ, sau đó Universal ảnh nghiệp tìm rất nhiều người quay chụp đệ tam bộ, đem cảnh tượng xê dịch đến Tokyo, danh tiếng cùng box office đều rất kém cỏi, Universal ảnh nghiệp đem này hệ liệt chém.”

“Van Diesel đâu?” Matthew lại hỏi.

“Ta cũng không quá rõ ràng.” Paul - Walker lắc lắc đầu, nói,“Quay chụp hoàn [ Fast and Furious ] sau, hắn liền rời khỏi này hệ liệt, đệ nhị bộ nam chính là ta, Van Diesel không có tham diễn. Giống như trừ một bộ [ cực hạn đặc công ] ngoài, hắn mấy năm gần đây không có phản ứng rất tốt phim.”

Matthew đại khái có lý giải,[ Fast and Furious ] hệ liệt rõ ràng không có tiến vào từng cao tốc đường, chính mình có phải hay không có cơ hội chen một chân đâu?

Quá khứ, hắn không có tiền, cũng không có đầy đủ tư bản, nhưng hiện tại bất đồng .

Quan trọng nhất là, Van Diesel trêu chọc qua hắn, hắn người này có chỗ tốt, người khác là quân tử báo thù mười năm không muộn, hắn là tiểu nhân báo thù một trăm năm cũng đuổi theo không buông.

Nếu không có [ Fast and Furious ] hệ liệt, Van Diesel còn có thể có hành động sao?

Matthew xem qua Van Diesel phim hữu hạn, duy nhất có thể lưu lại ấn tượng cũng chính là [ Fast and Furious ] hệ liệt.

Việc này có tất yếu hảo hảo mưu đồ một chút, tốt nhất thử xem xem có thể hay không từ Universal ảnh nghiệp trong tay mua xuống bản quyền, hắn một người khả năng làm không được, mặt sau còn có siêu cấp đại kim chủ đâu.

Nếu là Universal ảnh nghiệp không bán mà nói, có thể nghĩ biện pháp cùng bọn họ hợp tác, triệt để khiến Van Diesel ra cục.

Matthew nhanh chóng hạ quyết tâm, việc này quay đầu có thể cùng David - Ellison thương nghị một chút, có lẽ có cơ hội có thể thực hiện.

Nhìn nhìn Matthew, Paul - Walker thử hỏi,“Matthew, ngươi hay không là tính toán đi tìm Van Diesel phiền toái? Đúng mà nói, tính cả ta một phần, ta còn nhớ rõ năm đó kia vài sự đâu.”

Nghe hắn nói như vậy, Matthew gián đoạn kia vài loạn thất bát tao ý tưởng, nói,“Ta là như vậy mang thù người sao?”

Nói tới đây, hắn vừa lúc nhìn thấy một cao gầy chọn tóc nâu nữ nhân từ phía trước cách đó không xa đi qua, lập tức dùng ánh mắt ý bảo một chút, đối Paul - Walker nói,“Ta vừa là tại xem mĩ nữ xuất thần.”

Paul - Walker hảo kỳ xoay người, cũng nhìn về bên kia, nói,“Tài hoa hơn người mĩ nữ đạo diễn a.” Hắn quay đầu, hạ giọng, thay nam nhân đều sáng tỏ ngữ khí,“Matthew, này mục tiêu khó khăn.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 501: Chồng Trước Vợ Trước

Dù cho đối diện người là Paul - Walker, một lúc trước đứng ở trên cùng một chiến tuyến nhân, Matthew cũng sẽ không nói ra về [ Fast and Furious ] hệ liệt kia vài ý tưởng, bọn họ đã có vài năm chưa thấy qua , tùy tiện nói ra thương nghiệp thiết tưởng không thể nghi ngờ là phi thường ngu xuẩn hành vi.

Cho nên, hắn tìm lấy cớ.

Bất quá nhìn thấy đối diện nữ đạo diễn, Matthew đến có điểm hứng thú, chung quy đó là một nữ đạo diễn, cùng nữ diễn viên cùng nữ model hoàn toàn bất đồng tồn tại.

“Ta đi chào hỏi.” Matthew đối Paul - Walker chớp mắt vài cái, hỏi,“Ngươi số di động đổi, tân dãy số?”

Paul - Walker hồi đáp,“Ngươi số di động đổi qua sao? Không đổi mà nói, đẳng lần đầu kết thúc ta cho ngươi đánh qua.”

“Không có đổi.” Matthew lại nhìn nữ đạo diễn bên kia liếc nhìn, xác định nữ đạo diễn danh tự.

Hollywood nổi danh nữ đạo diễn không bao nhiêu, hắn tuy rằng phía trước không đánh qua giao tế, nhưng này vài năm Hollywood không phải bạch hỗn , tại truyền thông tạp chí bên trên, từng nhìn đến nàng hình ảnh cùng danh tự rất nhiều lần.

Tại Hollywood đạo diễn quần thể trung, vị này tuyệt đối xem như dung mạo xuất chúng .

“Ta liền không trì hoãn ngươi .” Paul - Walker nhanh chóng thiểm nhân.

Matthew cũng không do dự, thừa dịp nữ đạo diễn bên cạnh tạm thời không ai, trực tiếp đi qua.

“Ngươi hảo......” Hắn thoải mái xuất hiện ở nữ đạo diễn trước mặt, nói,“Ngươi là Sophia - Coppola đạo diễn đi?”

Sophia - Coppola tại Matthew tới được thời điểm, liền chú ý tới hắn, lập tức nhẹ nhàng gật đầu,“Ngươi hảo.”

Matthew tự giới thiệu,“Ta là Matthew - Horner, một tiểu diễn viên.”

“Ta nhận thức ngươi.” Sophia - Coppola nói chuyện ngữ điệu trung, mang theo như có như không giọng mũi,“Ngươi là đại minh tinh, không phải tiểu diễn viên.”

Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Matthew, trước mặt nhân thân thể cao lớn, tướng mạo xuất chúng, nhìn như cường tráng cuồng dã bề ngoài dưới, cố tình mang theo thành thục trầm ổn khí chất, tựa hồ bản nhân so điện ảnh bên trong càng đẹp mắt.

Đương nhiên, hảo xem về hảo xem, Sophia - Coppola đã ba mươi tuổi , tâm tính cực kỳ thành thục, căn bản không cho Matthew tiếp tục mở miệng thời gian, trực tiếp hỏi,“Ngươi tìm ta có việc sao?”

Lời này lời ngầm phi thường rõ ràng: Không có việc gì liền thỉnh tránh ra.

Matthew cũng không nghĩ tới, Sophia - Coppola vừa lên đến liền đem trò chuyện chết.

Hắn đầu xoay chuyển bay nhanh,“Xác thật có chút việc.” Nhìn nhìn bốn phía, lại hạ giọng, lập tức bậy bạ nói,“Ta tưởng hướng đạo diễn phương diện phát triển, Coppola tiểu thư là phương diện này thành công điển phạm, ta lại đây chính là lãnh giáo một điểm thành công kinh nghiệm.”

“Úc?” Không biết là cá nhân thói quen, vẫn là trời sinh như thế, Sophia - Coppola nói chuyện luôn là mang theo giọng mũi,“Ngươi cũng tưởng làm đạo diễn?”

Matthew chỉ có thể rất chăm chú gật đầu, tiếp tục chạy xe lửa,“Không muốn làm đạo diễn diễn viên, nhất định không phải hảo diễn viên.”

Sophia - Coppola nhìn nhìn Matthew, nói,“Khi ngươi diễn viên sự nghiệp người gặp người phê sau, ngươi liền sẽ nghênh đón chuyển hình tốt nhất thời cơ.”

Nghe nói như thế, Matthew không biết Sophia - Coppola có phải hay không đang nói đùa, bất quá hắn cũng là đầy trời bậy bạ,“Ta hiểu được.”

Sophia - Coppola căn bản chính là tại ứng phó, lúc này không khỏi có điểm hảo kỳ,“Ngươi minh bạch cái gì?”

Matthew nghĩ đến Sophia - Coppola dòng họ, cố ý nói,“Ngươi chuyển hình đạo diễn khi tâm tính.”

“Ân hừ?” Sophia - Coppola phát ra mơ hồ giọng mũi.

Này hữu hạn tiếp xúc trung, Matthew có thể nhìn ra được đến, Sophia - Coppola không phải kia vài tầm hai mươi tuổi tâm trí còn không có thành thục nữ diễn viên, dứt khoát đổi chủng ứng đối phương thức.

Hắn nhẹ giọng nói,“Sinh vi một Coppola, ưu tú là thiên kinh địa nghĩa , nhưng một chút không đủ liền sẽ bị vô hạn phóng đại.”

Sophia - Coppola nhìn về phía Matthew ánh mắt sửng sốt một chút, lời này rõ ràng nói đến trong tâm khảm của nàng, người khác bao giờ cũng là nhìn thấy Coppola này dòng họ cho nàng mang đến tiện lợi, lại có mấy người minh bạch dòng họ sở mang đến áp lực cùng gánh nặng.

Nàng họ Coppola, tại điện ảnh phương diện làm ra điểm thành tích, đó là theo lý thường nên, thiên kinh địa nghĩa ; Nhưng làm được hơi kém một chút, vô số người liền sẽ nhảy ra nói nàng cấp Coppola này dòng họ bôi đen.

Làm một Coppola, Sophia từ nhỏ chính là đọ cha mệnh. Nhưng đối với chính mình trưởng thành ở Hollywood hiển hách gia đình nhân thiết, nàng lại chỉ có thể dùng “Tâm mệt” Đến khái quát.

Sophia - Coppola bỗng nhiên lắc đầu cười cười, không khỏi thấp giọng nói,“Ta khi đó thầm nghĩ làm một ngoan ngoãn nữ, bởi vì phụ thân muốn ta đi diễn trò, cho nên ta liền đi......”

Nói tới đây, nàng bỗng nhiên ý thức được đối diện nhân không phải bằng hữu, lập tức im miệng.

Này ngắn ngủi một câu, đã khiến Matthew ý thức được như thế nào tài năng cùng Sophia - Coppola kéo gần cự ly, đầu vừa chuyển, ngoài miệng vừa nói,“Ta có thể nghĩ đến ngươi tình cảnh, mọi người sẽ không bởi vì ngươi là một Coppola mà thích ngươi, bởi vì tại bọn họ trong mắt ngươi chính là vênh mặt hất hàm sai khiến nhà giàu tiểu thư. Cho nên, nếu ngươi không tưởng bị coi như một trò cười, ngươi muốn dùng chính mình phương pháp chứng minh cho bọn họ xem.”

Hắn ngữ tốc rất nhanh,“Cho nên, ngươi thành công , trở thành USA từ trước tới nay thứ nhất đạt được tốt nhất đạo diễn đề danh nữ tính đạo diễn.”

Sophia - Coppola mím môi, đây là nàng kiêu ngạo nhất sự tình.

Matthew vẫn xem Sophia - Coppola, dần dần nắm chắc đến nữ nhân này tâm tính, lại vừa đúng nói,“Ngươi không chỉ không có cấp Coppola này dòng họ bôi đen, còn khiến Coppola bởi vì ngươi trở nên càng thêm vinh diệu.”

Sophia - Coppola đột nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười còn mang theo nhàn nhạt giọng mũi.

Nàng một lần nữa đánh giá Matthew một chút, phát hiện này nhân so nhìn qua thú vị nhiều, nói,“Ta hiện tại cũng không dám xác định chúng ta có phải hay không lần đầu tiên gặp mặt .”

“Chúng ta là lần đầu tiên mặt đối mặt nói chuyện phiếm.” Matthew nhìn thấy hiệu quả, cũng cười lên,“Nhưng ta nghiên cứu ngươi có đoạn thời gian .”

Sophia - Coppola nhíu mày,“Nghiên cứu ta?”

Matthew lập tức giải thích nói,“Ta tưởng hướng đạo diễn phương diện phát triển, ngươi là thành công ví dụ, ta khâm phục đối tượng.”

Lời này từ một đại minh tinh trong miệng nói ra, dù cho lấy Sophia - Coppola tương đối thành thục tâm tính, như cũ cảm giác rất hưởng thụ, cũng khiêm tốn vài câu,“Thực ra ta là diễn viên đường đi không thông, mặt khác phương diện lại một chuyện không thành, cho nên mới tuyển đạo diễn con đường này, ngay cả ta cũng không nghĩ tới, hai mươi bảy thiên đánh ra đến đệ nhất bộ tác phẩm, thế nhưng thành công .”

Nói là nói như vậy, nhưng Matthew có thể từ Sophia - Coppola mang theo giọng mũi trong giọng nói, nghe ra kia che giấu kiêu ngạo.

Này hai người ghé vào cùng nhau, dần dần quen thuộc lên, Sophia - Coppola mang theo giọng mũi tiếng cười, xuất hiện tần suất cũng càng ngày càng cao.

Cự ly hai người không xa phòng khách quý lối vào, một mang ánh mắt, năm mươi tuổi thượng hạ hắc nhân đi đến, hắn cùng cửa phụ cận Clint - Eastwood chào hỏi, lập tức thấy được đứng chung một chỗ chuyện trò vui vẻ Matthew cùng Sophia - Coppola.

Matthew - Horner sớm liền nhận thức, hắn bằng hữu Francis - Lawrence vứt bỏ I Am Legend đạo diễn, liền đến từ Matthew - Horner âm thầm thiết kế, người này vẫn là Hollywood có danh hoa hoa công tử, tên tuổi thậm chí không ở Leonardo - DiCaprio dưới.

Sophia - Coppola, hắn vợ trước, tại cùng một hoa hoa công tử hữu thuyết hữu tiếu.

Mặc dù ly hôn có hai năm , Spike Lee lại không từng hết hi vọng, năm đó là Sophia - Coppola muốn ly hôn, hắn không nghĩ tới muốn rời đi Sophia - Coppola, đặc biệt là Coppola gia tộc.

Nhưng Sophia - Coppola bắt đến hắn mấy lần xuất quỹ chứng cớ, hướng pháp viện nhắc tới tố tụng, hơn nữa đạt được thành công.

Spike Lee hôm nay tới tham gia lần đầu thức, chính là bởi vì biết Sophia - Coppola muốn tới, gần nhất này hơn nửa năm đến, hắn vẫn chú ý Sophia - Coppola động thái, theo sát nàng cước bộ, muốn vãn hồi Sophia - Coppola.

Đầu năm nay, hắn đạo diễn [ người trong cuộc ] phát hành sau phản ứng không sai, quảng thụ truyền thông cùng bình luận điện ảnh giới hảo bình, rất có hi vọng tại mùa trao giải có một phen làm, nếu có thể được đến Coppola gia tộc duy trì, Oscar tốt nhất đạo diễn tiểu kim nhân cũng có thật lớn tỷ lệ có thể mò đến.

Cho nên, vãn hồi Sophia - Coppola trọng yếu phi thường.

Kế hoạch của hắn là tại mùa trao giải bắt đầu phía trước, một lần nữa đạt được Sophia - Coppola tán thành, sau đó duy trì đến sang năm Oscar trao giải điển lễ.

Về phần Oscar trao giải điển lễ sau, nếu hết thảy thuận lợi mà nói, Sophia - Coppola với hắn mà nói cũng liền không có bất cứ ý nghĩa .

Spike Lee nhìn thấy kia hai người, cau mày, sải bước qua.

Năm đó hắn là vừa dỗ vừa lừa, mới đem không có xã hội kinh nghiệm, còn có chứa lãng mạn ảo tưởng Sophia - Coppola mang vào hôn nhân điện phủ, sau đó lợi dụng Coppola gia tộc tại trong giới lực ảnh hưởng, sự nghiệp tiến vào phát triển cao tốc đường.

Hôn sau hắn lấy đến một ít hạng mục đạo diễn, Coppola gia tộc phát huy không nhỏ tác dụng.

Nhưng hiện tại Sophia - Coppola không lại là năm đó nữ hài , mà là một thành thục nữ nhân, như vậy nữ nhân rất dễ dàng đối tuổi trẻ hảo xem nam nhân sinh ra hảo cảm.

Hơn nữa hắn cũng rõ ràng, hai năm nay Sophia - Coppola cũng không cô đơn tịch mịch.

Xem xem trong giới kia vài niên kỉ đại lại có địa vị nữ ngôi sao, nào không phải tìm tuổi so với chính mình tiểu lại bề ngoài xuất chúng nam nhân đương tình nhân?

Hắn nhớ rất rõ ràng, Sophia - Coppola cùng Matthew - Horner phía trước cũng không nhận thức, lấy Matthew - Horner nhất quán ......

“Hải, Sophia.” Spike Lee còn chưa tới phụ cận, liền chủ động chào hỏi,“Ta vẫn đang tìm ngươi, nguyên lai ngươi ở trong này.”

Nghe được khàn khàn giọng từ bên phải truyền lại đây, Matthew quay đầu nhìn, là nhất trương có điểm nhìn quen mắt hắc nhân gương mặt, nếu nhớ không lầm mà nói, hẳn là hắc nhân đạo diễn trung người nổi bật Spike Lee.

Giống như hắn đầu năm nay có bộ điện ảnh công chiếu, phản ứng cũng không tệ lắm.

“Ngươi hảo a, Matthew - Horner.”

Cái kia trung niên hắc nhân lại chủ động cùng hắn chào hỏi, Matthew lễ phép gật đầu đáp lại,“Ngươi hảo.”

Trung niên hắc nhân đi tới đứng ở Sophia - Coppola bên cạnh, nói,“Ta là Spike Lee, Sophia trượng phu.”

Matthew hơi hơi sửng sốt, Sophia - Coppola kết hôn ?

Sophia - Coppola di động một bước, cùng Spike Lee kéo ra cự ly, không lưu tình chút nào nói,“Là chồng trước, vẫn là quan hệ vỡ tan cái loại này.”

Nàng tựa hồ lười phản ứng Spike Lee, đối Matthew nói,“Ta muốn tiến ảnh thính , với ngươi nói chuyện phiếm rất khoái trá, có thời gian ta mời ngươi uống trà, tái kiến.”

Nói xong, cũng không đợi Matthew đáp lại, xoay người hướng tới cửa bên kia đi.

Matthew gặp Sophia - Coppola rời đi, cũng không có cùng Spike Lee nói chuyện phiếm tính chất, cũng chuẩn bị đi ảnh thính.

“Horner tiên sinh.” Spike Lee lại đột nhiên nói,“Có thể trò chuyện vài câu sao?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 502: Ẩn Nấp Tâm Tư

Khách quý phòng nghỉ trung nhân lục tục rời đi, tiến vào đi thông ảnh thính môn, người chung quanh càng ngày càng ít, dần dần chỉ còn lại có Matthew cùng Spike Lee hai.

Trong lúc, Matthew nhìn thấy Paul - Walker quẳng đến thân thiết ánh mắt, hắn đối Paul - Walker lắc lắc đầu, ý bảo không có việc gì.

Spike Lee chỉ là đạo diễn, cũng không phải mãnh hổ dã thú.

“Lý đạo diễn.” Matthew hai năm nay cũng xem qua điểm về Spike Lee tin tức đưa tin, trực tiếp hỏi,“Ngươi tìm ta có việc?”

Spike Lee đạo diễn cái giá đoan thật sự cao, thoạt nhìn so Spielberg cùng Eastwood còn có khí thế, bất quá nói chuyện khẩu khí coi như khách khí,“Matthew, ngươi hay không là muốn truy cầu Sophia?”

Matthew không có phủ nhận,“Coppola tiểu thư rất xinh đẹp, lại có tài hoa, nào nam nhân nhìn không động tâm?”

Nghe nói như thế, Spike Lee nhìn Matthew xa so với hắn xuất sắc bề ngoài dáng người, nghĩ đến hắn hoa hoa công tử tên tuổi, còn có chính mình kế hoạch, ngữ khí dần dần trở nên cường ngạnh, nói,“Ngươi không cần dính líu ta gia sự !”

Matthew hơi hơi nhíu mi, này khẩu khí như thế nào nghe đều không thoải mái, lại không biểu hiện ra ngoài, thuận miệng trả lời,“Lý đạo diễn, ta đối với ngươi gia sự không có hứng thú.”

“Như vậy tốt nhất.”

Đại khái là nhìn thấy Matthew khẩu khí tương đối nhuyễn, Spike Lee giống như là tại trường quay đối với hắn nam chính như vậy, không tự giác đứng ở tương đối cao trên vị trí,“Ta cũng tin tưởng Matthew ngươi là biết nặng nhẹ nhân.”

Matthew đột nhiên cười, có điểm phân không rõ đây là lời khuyên vẫn là cảnh cáo.

Sophia - Coppola đối Spike Lee bước tiếp theo kế hoạch trọng yếu phi thường, hơn nữa hắn không phải kia vài không mặt không mũi Hollywood ngôi sao, tự nhận là một chú ý nghệ thuật cách điệu đại đạo diễn, nhìn thấy có người trước mặt chính mình, công nhiên thừa nhận muốn theo đuổi vợ trước, trong lòng bao nhiêu đều có chút không thoải mái.

Loại này vi diệu tâm lý biến hóa, khó tránh khỏi mang vào vừa lời nói trong.

Spike Lee hướng lên trên đẩy dưới kính mắt, ánh mắt dừng ở Matthew góc cạnh rõ ràng trên mặt, còn nói thêm,“Có vài lời, ngươi tốt nhất có thể nghe vào đi.”

Matthew lắc đầu cười, không có tiếp Spike Lee hơi mang cảnh cáo mà nói, từ hắn góc độ đến xem, Spike Lee đã có chút khí thế bức nhân .

Đến hiện tại này tầng cấp, hắn không tưởng tùy tiện trêu chọc nhân, lại cũng sẽ không e ngại cái gì nhân.

Spike Lee tựa hồ còn tưởng nói chuyện, Matthew lại nâng tay đánh gãy hắn, giành trước nói,“Liền nói đến nơi đây đi. Lý đạo diễn, chúng ta không có tiếp tục tất yếu .”

Nói xong, hắn xoay người liền chuẩn bị rời đi, tiến vào ảnh thính nhìn Flags of Our Fathers.

“Đợi đã.” Spike Lee có thể nhìn ra được đến, Matthew căn bản không cầm hắn mà nói coi trọng, nguyên bản hắn cũng không thể xác định cái gì, hiện tại thoạt nhìn đối phương hẳn là thật đối Sophia - Coppola có ý tưởng, lập tức lại tăng thêm ngữ khí,“Matthew, ta nhắc lại một lần, không cần dính líu ta gia sự !”

Matthew dừng lại cước bộ, xoay người lại, rất chăm chú nói,“Ta cũng lập lại một lần. Lý đạo diễn, ta đối với ngươi gia sự không có hứng thú.”

Nói vẫn là lời nói vừa rồi, nhưng hắn thái độ cùng khẩu khí so với vừa cường ngạnh rất nhiều, nhìn Spike Lee liếc nhìn sau, còn nói thêm,“Ta vừa rồi không có nghe sai mà nói, Sophia nói các ngươi đã ly hôn .”

Spike Lee sắc mặt không biến, như cũ nhìn chằm chằm Matthew,“Chúng ta rất nhanh liền sẽ lắp ráp.”

Matthew nhún vai,“Chẳng lẽ mắt của ta có vấn đề? Sophia rõ ràng không tưởng với ngươi nói chuyện.”

“Ta cùng Sophia ở giữa sự.” Spike Lee giọng điệu trở nên càng thêm cường ngạnh, đại đạo diễn khí thế mười phần,“Không cần một ngoại nhân xen mồm.”

Hắn sắc mặt thoáng hiển âm trầm,“Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi là người nào sao?”

“Ta là người như thế nào?” Matthew ngược lại là rất nhẹ nhàng, tự giễu nói,“Hoa hoa công tử, bại hoại......”

Hắn xòe tay,“Ta không để ý, theo ta kết giao nhân cũng không để ý? Ngươi có từng nghe nói qua theo ta chia tay nữ nhân, có nói ta không tốt sao?”

Spike Lee há miệng thở dốc, lại cái gì cũng không có nói đi ra, bởi vì vô luận là đại báo vẫn là tiểu báo, kia vài cùng Matthew từng truyền chuyện xấu nữ tinh, giống như thật không ai nói hắn không tốt.

Matthew thở dài, xoay người lại chuẩn bị rời đi.

“Ngươi bất quá là tại lợi dụng các nàng !” Spike Lee hai tay ôm ngực, cho rằng thấy rõ đến mặt ngoài sau lưng chân tướng,“Lợi dụng này mấy vô tri nữ nhân hướng lên trên bò.”

“Ta lợi dụng các nàng?” Matthew lại một lần ngừng lại.

Giống như trái lại mới đúng đi? Có lẽ cũng không tất cả đều là, nhưng trên cơ bản đều là có lợi cho nhau, Hollywood nữ nhân, còn có nữ model nhóm, nếu không có lợi, sẽ dễ dàng bị hắn lấy xuống? Chỉ bằng hắn bộ dạng hảo xem? Hollywood so với hắn bề ngoài điều kiện càng tốt người nhiều đi.

Matthew nhìn Spike Lee, có lẽ có chút đạo diễn trong lòng, không thế nào xem trọng diễn viên đi?

Nhưng vị này danh khí coi như vang dội đại đạo diễn, vì sao đuổi theo Sophia - Coppola không buông? Sophia - Coppola khiến hắn hồn khiên mộng nhiễu? Này vui đùa có điểm đại.

Dùng cũng liền vài giây thời gian, Matthew liền tưởng minh bạch , cố ý nói,“Lợi dụng nữ nhân hướng lên trên bò? Lý đạo diễn, ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi như vậy sao?”

Spike Lee nếu không nể mặt, hắn cũng không lại khách khí,“Dám hỏi Lý đạo diễn, ngươi vì sao cùng Sophia kết hôn? Là hướng về phía nàng bản nhân đâu? Vẫn là bởi vì nàng họ Coppola?”

Nghe nói như thế, Spike Lee sắc mặt có chút khó coi.

Matthew trong lòng sáng tỏ, phỏng chừng có phương diện này nguyên nhân, lập tức còn nói thêm,“Ta hiểu được, ngươi cùng Sophia kết hôn, hưởng thụ đến Coppola gia tộc hữu hình hoặc là vô hình chiếu cố, đạo diễn sự nghiệp nhanh chóng phát triển, sau đó thành trong giới thanh danh vang dội đạo diễn, cảm giác không cần lại dựa vào Coppola gia tộc, cùng Sophia ly hôn, sau này phát hiện rời đi Coppola gia tộc cố ý hoặc là vô tình che chở sau, sự nghiệp phát triển tốc độ chậm lại, liền tưởng một lần nữa truy hồi Sophia, tiếp tục mượn Coppola gia tộc thế lực.”

Nghe đến những lời này, Spike Lee nhịn không được ,“Ngươi...... Nói bậy !”

Lời này hắn nói được có như vậy một điểm chột dạ, bên trong vài lời, xác thật chính là năm đó chân thật ý tưởng.

Matthew vốn là liên đoán mang bậy bạ, chung quy cùng loại tình huống tại Hollywood một điểm đều không hiếm thấy.

Nhìn thấy Spike Lee phản ứng, hắn liền biết có một bộ phận đoán trúng.

“Lý đạo diễn, này hay không là nói bậy, ngươi trong lòng so với ta càng rõ ràng.” Matthew học Helen - Hermann khẩu khí, thản nhiên nói,“Thừa nhận đi, ngươi chính là dựa vào cạp váy quan hệ thượng vị .”

Nói tới đây, hắn bỗng nhiên trong lòng vừa động, phía trước tại báo chí xem qua, Spike Lee đầu năm có một bộ điện ảnh công chiếu, giống như phản ứng rất không sai , hiện tại rõ ràng muốn cùng Sophia - Coppola lắp ráp, lại thêm vừa kia vài phỏng đoán......

Có lẽ bản thân liền không là người tốt, Matthew suy bụng ta ra bụng người, không đợi Spike Lee nói tiếp, còn nói thêm,“Ngươi thật tưởng cùng Sophia lắp ráp sao? Ta xem không hẳn đi? Lý đạo diễn, ngươi là thiên hướng văn nghệ phong cách đạo diễn, ta nhớ không lầm mà nói, ngươi năm nay có bộ phản ứng rất không sai điện ảnh công chiếu, còn có một tháng liền đến mùa trao giải , nếu Coppola gia tộc có thể từ sau lưng giúp ngươi một phen, ngươi tại mùa trao giải nói vậy hội có thu hoạch lớn đi?”

“Ngươi......” Spike Lee trên mặt không thể áp chế xuất hiện sửng sốt biểu tình.

Matthew nhìn hắn, còn nói thêm,“Cho nên, ngươi chung quy chính là dựa vào cạp váy quan hệ thượng vị đạo diễn.”

Nói xong này một câu, Matthew không lại quản Spike Lee, quay đầu hướng tới ảnh thính nhập khẩu đi.

Một lần này, Spike Lee đứng ở nơi đó, không có kêu lại Matthew, chỉ là nhìn chằm chằm vào hắn bóng dáng đang nhìn.

Tiến vào ảnh thính trong, Matthew tại công tác nhân viên dẫn dắt dưới, hướng tới chính mình chỗ ngồi đi, khách quý phần lớn ngồi ở hàng đầu tiên mặt sau hai hàng, hắn tìm đến chỗ ngồi thời điểm, phát hiện Sophia - Coppola liền cùng hắn cách một vị trí, người bên cạnh là Kirsten - Dunst.

“Chúng ta có thể thay thế vị trí sao, Dunst tiểu thư.” Matthew nói khẽ với Kirsten - Dunst nói.

Kirsten - Dunst nhìn Matthew liếc nhìn, đầu tiên là cười cười, tiếp quay đầu cùng Sophia - Coppola nói một câu, sau đó quay đầu, nói,“Không thành vấn đề.”

Nàng cùng Matthew đổi chỗ ngồi, trong lúc còn ẩn nấp triều Sophia - Coppola chớp mắt.

Mọi người đều là này trong giới nhân, có một số việc cũng không cần quá mức che lấp.

Sophia - Coppola ban đầu thời điểm đối Matthew vô cảm, nhưng hàn huyên một lúc sau, hảo cảm đại tăng.

“Spike Lee đối với ngươi nói cái gì ?” Sophia - Coppola nhỏ giọng hỏi.

Matthew vừa ngồi xuống, điều chỉnh ghế dựa chỗ tựa lưng, nói,“Không có cái gì, tùy tiện hàn huyên vài câu.”

Sophia - Coppola thoáng tới gần Matthew, thấp giọng nói,“Vô luận hắn nói cái gì, đều đừng quá quả thật, người này đặc biệt sẽ tính kế, năm đó ta xem trông nhầm .”

Matthew không hỏi năm đó sự, Sophia - Coppola chủ động nói là một hồi sự, hắn truy vấn đối phương rõ ràng hối hận sự, sẽ chỉ làm nhân sinh ghét.

Hắn đem đề tài chuyển tới điện ảnh bên trên,“Ta hôm nay buổi sáng xem báo giấy, mặt trên nói Flags of Our Fathers còn có một tác phẩm hai tập?”

Sophia - Coppola có điều lý giải, nhẹ nhàng gật đầu nói,“Không sai, Clint đồng thời quay chụp một bộ từ người Nhật Bản góc độ giảng thuật đảo Iwo chiến dịch phim. Đương nhiên, đại bộ phận màn ảnh là hỗ dùng, bất quá là đổi một góc độ, hình như là gọi [ đảo Iwo thư nhà ].”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Nguyên lai là như vậy.”

Từng này hai bộ điện ảnh hắn cũng không có xem qua, điện ảnh bắt đầu truyền phát sau, Sophia - Coppola không nói gì thêm, Matthew cũng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, Clint - Eastwood tuy rằng là diễn viên xuất thân, nhưng hôm nay có thể nói là Hollywood tuyến đầu đại đạo diễn.

Giống hắn loại này diễn viên cùng đạo diễn đều làm đến cực hạn nhân rất hiếm thấy, bất quá hai người không thể nói đồng bộ rảo bước tiến lên, Clint - Eastwood chức nghiệp kiếp sống có thể chia làm hai bộ phận, nửa đầu bộ phận chuyên chú vào diễn viên, nửa sau chuyên chú vào đạo diễn.

Xem ảnh đồng thời, Matthew cũng sẽ cùng Sophia - Coppola thấp giọng trao đổi một phen, tại ban sơ nhận thức tiểu xấu hổ sau, hai người ở chung phi thường khoái trá.

Đặc biệt là Sophia - Coppola, làm một có đầy đủ lịch duyệt nữ nhân, biểu đạt càng thêm trực tiếp.

Điện ảnh kết thúc rời đi phòng chiếu phim thời điểm, Sophia - Coppola cùng Matthew đi cùng một chỗ, bỗng nhiên mời nói,“Phía trước nói mời ngươi uống trà, ngươi hiện tại có thời gian sao?”

Lấy Matthew nhất quán phong cách, làm sao có khả năng cự tuyệt.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 503: Không Chịu Nhận Mình Già

“Xem hảo này chiếc xe.”

Beverly sơn đại rạp hát cửa, Spike Lee xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy Sophia - Coppola lên Matthew - Horner Benz xe hơi, phân phó tài xế,“Theo sau.”

Màu đen Benz xe hơi phát động, chậm rãi chạy đi rạp hát cửa, rẽ qua giao lộ sau, xem đi tới phương hướng, tựa hồ là Tứ Quý khách sạn bên kia.

Spike Lee ánh mắt âm trầm, vừa hắn trước tiên ra rạp hát, ngồi trên xe, khiến tài xế chuyên môn chờ ở rạp hát cửa, chính là muốn nhìn một chút chính mình mà nói đến cùng hay không có tác dụng, sau đó liền nhìn thấy Sophia - Coppola cùng Matthew - Horner cùng ra rạp hát, hai người thần thái thân mật, Sophia - Coppola thậm chí kéo Matthew - Horner cánh tay, cuối cùng còn lên cùng chiếc xe.

Hắn đối Sophia - Coppola tương đối lý giải, Sophia - Coppola đọc sách khi học là nghệ thuật, trên đường trực tiếp bỏ học, thiên tính liền không an phận, luôn luôn đều không là một bảo thủ nữ nhân.

Phía trước Benz xe hơi dần dần tiếp cận Beverly sơn trang Tứ Quý khách sạn, tốc độ xe rõ ràng thả chậm, Spike Lee chẳng những ánh mắt âm trầm, màu đen khuôn mặt cũng một mảnh tối tăm.

Cứ việc xuất phát từ phi thường ti tiện mục đích , hắn mới tưởng cùng Sophia - Coppola lắp ráp, nhưng liền như vậy nhìn chuẩn bị vừa dỗ vừa lừa lại lừa đến bên cạnh vợ trước, cùng một cái khác nam nhân đi khách sạn khai phòng, trong đó buồn bực, dứt khoát......

Benz xe hơi dừng ở khách sạn cửa, có môn đồng qua mở cửa, liền tại hắn nhìn chăm chú trung, Matthew - Horner cùng Sophia - Coppola trước sau xuống xe, đi vào Tứ Quý khách sạn.

Spike Lee không phải ngốc tử, một đôi trưởng thành nam nữ lúc này dắt tay tiến vào khách sạn, sẽ làm cái gì? Đơn thuần nói chuyện phiếm? Uống rượu? Ăn khuya?

Rõ ràng không phải !

Phanh --

Một chỉ màu đen đại thủ tầng tầng vỗ đồng dạng màu đen chỗ ngồi một chút, Spike Lee thấp giọng mắng chửi,“Này đôi cẩu nam nữ !”

Hắn tháo xuống kính mắt, ngồi tựa ở sô pha sau bên trên chỗ ngồi, hồng hộc thẳng thở dốc, tựa hồ mau bị khí giống như điên rồi.

Tài xế xuyên thấu qua kính chiếu hậu, lặng lẽ nhìn Spike Lee liếc nhìn, chỉ cảm thấy mạc danh kỳ diệu, vị này đại đạo diễn cùng Coppola gia tiểu thư, ly hôn đều hơn hai năm , về phần như vậy sao?

“Dừng xe đến đối diện.” Spike Lee lúc này nói.

Xe hơi từ Tứ Quý khách sạn trước cửa chạy qua, sau đó quay đầu dừng ở đối diện ven đường, Spike Lee xuyên thấu qua cửa sổ xe thủy tinh, lại nhìn về phía khách sạn cửa, Matthew - Horner cùng Sophia - Coppola đến khi cưỡi Benz xe hơi đã phát động rời đi, rất nhanh biến mất ở bóng đêm trong.

Xe đều đi, tiến vào khách sạn kia hai người, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định sẽ không rời đi.

Spike Lee có loại xông vào đi, đem kia hai người bắt gian tại giường xúc động, nhưng hắn dù sao cũng là năm mươi tuổi người, liền tính thường niên làm đạo diễn, dưỡng ra một thân thối tính tình, nhưng cũng biết không có lý do gì xông vào đi, Sophia - Coppola hai năm trước liền cùng hắn ly hôn .

Trong lúc nhất thời, hắn có chút sững sờ, so ăn một điều sống giòi còn khó chịu.

Matthew - Horner ! Sophia - Coppola !

Sophia - Coppola là Coppola gia tộc thành viên, Coppola gia tộc tại trong giới lực ảnh hưởng cự đại, hắn không thể thế nào, hơn nữa về sau còn muốn nghĩ biện pháp mượn Coppola gia tộc thế lực.

Matthew - Horner a !

Spike Lee đối tài xế nói,“Đi thôi, trở về.”

Tài xế vẫn bảo trì trầm mặc, phát động ô tô rời đi Tứ Quý khách sạn bên này, vừa chạy ra đi không bao nhiêu xa, sau tòa lại vang lên Spike Lee khàn khàn thanh âm,“Trước đem ta đưa trở về, sau đó ngươi trở về nhìn chằm chằm, xem bọn họ lúc nào rời đi.”

Spike Lee cũng ở tại Beverly Hills, cự ly nơi này cũng không xa.

Ô tô ra Nancy Donnie đường cái, rẽ lên Rodeo đại đạo, Spike Lee vẫn nhìn bên ngoài cửa sổ xe, Rodeo đại đạo người đến người đi, đặc biệt là Beverly trung tâm thương mại, chẳng sợ khoảng thời gian này như cũ lưu lượng khách cự đại, trung tâm thương mại tường ngoài cao cao treo lên trên màn hình lớn, cũng tại truyền phát các loại quảng cáo.

Ngay sau đó, Spike Lee ánh mắt dính ở trên màn hình lớn, nhất thủy nam nhân cùng hồng quần lót dị thường đáng chú ý, đặc biệt đứng ở phía trước cái kia, dương cương cuồng dã, oai hùng bất phàm, phảng phất Chiến Thần.

“Chậm một chút !” Hắn đối tài xế nói.

Tốc độ xe phóng hoãn, trên màn hình lớn rõ ràng là một bộ điện ảnh đoản quảng cáo, nhìn thấy mặt trên nam chính dào dạt nam tính mị lực, Spike Lee trong lòng đột nhiên có điểm tự ti, so với Matthew - Horner, hắn chung quy già đi a.

Thế nhưng, hắn không chịu nhận mình già !

Spike Lee nhìn màn hình lớn cuối cùng liếc nhìn, vừa lúc nhìn thấy Matthew - Horner một cước đem người khác đạp rơi xuống giếng nước......

Hắn đột nhiên mở to hai mắt, liền như vậy ngốc ngốc nhìn ngoài cửa sổ xe, thẳng đến ô tô chạy ra Rodeo đại đạo, mới lấy di động ra bấm gọi một dãy số,“Tra một chút Matthew - Horner tân phim cái gì thời gian phát hành, nhà ai công ty chế tác, ta muốn đi tham gia lần đầu.”

Tài xế đưa dưới Spike Lee, đổi một khác chiếc ô tô, lại về đến Tứ Quý khách sạn cửa phụ cận, nhìn chằm chằm khách sạn bên kia nhìn một hồi, chống đỡ không nổi mí mắt đánh nhau, rất nhanh liền ngủ.

Hắn lại mở mắt ra thời điểm, sắc trời dĩ nhiên đại lượng, nhìn nhìn trèo lên thiên không Thái Dương, tâm nói chuyện xấu .

Bất quá, tài xế cũng có biện pháp, xuống xe chạy đến khách sạn trước cửa, thừa dịp một danh nhân viên tạp vụ đi ra cơ hội, nhét một trăm dollar tiểu phí quá khứ, rất nhanh liền hỏi rõ , Matthew - Horner cùng Sophia - Coppola từ tối hôm qua vào khách sạn, ban đêm không có lại ra, mãi cho đến hơn hai mươi phút phía trước, mới cộng đồng cưỡi một chiếc Benz xe hơi rời đi.

Tài xế trở lại trên xe, bấm gọi Spike Lee điện thoại, thoáng bóp méo một chút, để có vẻ tận tâm tận trách,“Lão bản, Matthew - Horner cùng Sophia - Coppola năm phút đồng hồ trước ra Tứ Quý khách sạn, cùng nhau ngồi xe ly khai.”

“Ta biết.” Bên kia truyền đến một câu, trực tiếp cúp điện thoại.

Thu hồi di động, tài xế lắc lắc đầu, cảm giác nhà mình lão bản khí lượng quá nhỏ, đều ly hôn hơn hai năm , còn tùy tiện can thiệp người khác sinh hoạt cá nhân.

Hắn lái xe trước lúc rời đi, mắt nhìn Tứ Quý khách sạn kim bích huy hoàng đại môn, tựa như năm sao cấp xứng Tứ Quý khách sạn như vậy, Matthew - Horner cái loại này nhân rõ ràng cùng Sophia - Coppola càng xứng nha, nhà mình lão bản lại lão lại hắc......

“Ngươi đi nơi nào?”

Chạy Benz xe hơi trung, Matthew hỏi bên cạnh Sophia - Coppola,“Ta đưa ngươi qua.”

Sophia - Coppola trảo hắn một bàn tay, nhẹ nhàng cảm thụ được bàn tay thô ráp khuynh hướng cảm xúc, hừ nói,“Đi thế kỷ thành, đưa ta đi Fox cao ốc.”

“Mike !” Matthew đối tài xế nói một tiếng.

“Ngươi thủ như vậy thô ráp?” Sophia - Coppola nắm lên Matthew tay, lại nhìn nhìn, bàn tay rõ ràng có chứa vết chai,“Bất quá rất có khuynh hướng cảm xúc.”

Nghe được này một tiếng hai ý nghĩa mà nói, Matthew cười cười, nói,“Bởi vì ta thường niên bảo trì rèn luyện. Chỉ cần không bận quay chụp, ta mỗi tuần đều sẽ kiện thân cùng huấn luyện.”

Sophia - Coppola sáng tỏ, móng tay dùng lực trạc trạc một vết chai,“Trách không được dáng người như vậy hảo.”

“Không có biện pháp a.” Matthew rất tự nhiên nói,“Giống ta người như thế, không cố gắng mà nói, tùy thời đều có khả năng rơi xuống đi.”

“Ta người như thế cũng không dễ dàng.” Sophia - Coppola nói.

Matthew nhẹ giọng nói,“Tổng so với ta có ưu thế.”

Sophia - Coppola trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu,“Ngươi nói đúng.” Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Lúc còn rất nhỏ, phụ thân liền tại tôi luyện chúng ta. Ta còn nhớ rõ 6 tuổi, lão ba ở nhà đạo diễn một bộ gia đình điện ảnh [ cô bé lọ lem ], ta sắm vai nữ chính, mụ mụ sắm vai tiên nữ giáo mẫu, các ca ca một sắm vai vương tử, một sắm vai kế mẫu mang đến xấu tỷ tỷ......”

Hình ảnh này rất đẹp, Matthew có điểm khó lấy tưởng tượng......

“Đối với lão ba trăm phương ngàn kế, dùng lực quá mạnh, ta thực ra tương đương không thích.” Sophia - Coppola tiếp tục nói,“Nếu không phải 12 tuổi tại rạp chiếu phim bên trong nhìn thấy ta thần tượng Prince diễn viên chính [ tử vũ ], ta rất có khả năng cùng điện ảnh đều không như thế nào đến điện.”

Nàng lộ ra hồi ức thần sắc,“Ngươi hẳn là nghe nói qua đi, ta từng bị mắng thực thảm.”

Matthew gật gật đầu, vui đùa nói,“Ai khiến ngươi họ Coppola đâu.”

“Đúng vậy, ai khiến ta là Coppola đâu.” Sophia - Coppola chung quy không phải tuổi trẻ nữ hài , đã có thể thản nhiên đối mặt năm đó hết thảy,“Nhận đến áp lực ảnh hưởng nhân lại không chỉ ta một, Nicolas còn không gọi Cage thời điểm, tại trường quay liền vẫn bị người châm chọc khiêu khích, hắn vừa xuất hiện, người khác liền sẽ trước mặt hắn ngâm tụng Apocalypse Now hoặc là [ giáo phụ ] kinh điển lời kịch ồn ào.”

Matthew nở nụ cười, nói,“Nicolas không thể so ngươi may mắn a.”

“So với ta may mắn nhiều.” Sophia - Coppola tự giễu nói,“Hắn có một lần lấy qua hai Mâm Xôi Vàng sao?”

“Giống như ta cũng có qua Mâm Xôi Vàng đề danh.”

Sophia - Coppola phất phất tay,“Đừng để ý tới bọn họ, một đám kẻ điên. Ngươi biết bọn họ gần nhất nói như thế nào nha?”

Matthew lắc lắc đầu.

Sophia - Coppola vốn liền không khiến hắn trả lời, chính mình cấp ra đáp án,“Mâm Xôi Vàng tổ ủy hội còn đặc biệt đắc ý cho ta một kém cỏi nhất tân nhân cùng một kém cỏi nhất nữ phụ thưởng, nói bởi vì muốn không phải Mâm Xôi Vàng đoạn của ta diễn viên niệm tưởng, điện ảnh giới khả năng liền ít một Oscar tốt nhất nữ đạo diễn.”

Lời này nghe vào tai tựa hồ rất có đạo lý, Matthew vỗ vỗ Sophia - Coppola tay, không khỏi cười lên.

Bởi thế kỷ thành cự ly Tứ Quý khách sạn cũng không xa, cho dù là buổi sáng có chút kẹt xe, Benz xe hơi cũng rất nhanh đi tới Fox cao ốc phía dưới.

“Ta phải đi.” Sophia - Coppola nhìn Matthew liếc nhìn, khóe miệng phiết tiếu dung, dùng mang theo giọng mũi làn điệu nói,“Tối hôm qua rất khoái trá, ta sẽ nhớ thời gian rất lâu.”

Matthew vươn tay,“Di động của ngươi.”

Sophia - Coppola do dự một hồi, vẫn là cầm điện thoại giao cho Matthew, Matthew đưa vào chính mình dãy số, ấn quay số điện thoại kiện, sau đó lại cắt đứt, đưa điện thoại di động trả về.

“Ta sẽ tưởng niệm ngươi, Sophia.” Hắn nói.

Sophia - Coppola nhẹ nhàng gật đầu, thu hồi di động, đẩy cửa xuống xe, đối Matthew phất phất tay, xoay người đi vào Fox cao ốc.

Cùng lúc đó, Spike Lee vào ở Francis - Lawrence gia.

Hắn không có nhiều đãi, tại Francis - Lawrence trong nhà dừng lại bất quá nửa giờ, liền cáo từ rời đi, đi ra ngoài thời điểm, tiếp đến trợ lý đánh tới điện thoại, trợ lý đã thông qua trù tính công ty con đường, giúp hắn lấy đến [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] lần đầu thức thư mời.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 504: A Ô

Bang -- bang --

Tây trang giày da Zack Snyder cuối cùng một đi qua thảm đỏ sau, leng keng hữu lực, lại đều nhịp tiếng bước chân đột nhiên vang lên, tụ tập tại Los Angeles rạp El Capitan phía trước fan điện ảnh vội vàng ngẩng đầu nhìn đi, hai đội thân hình cao lớn, hình thể cường tráng Sparta dũng sĩ đột nhiên từ rạp hát tả hữu hai đạo cửa hông trung trào ra, dọc theo nương tựa rạp hát vách tường thông đạo, nhất trí trong hành động triều rạp hát trước cửa chạy tới.

Này mấy Sparta dũng sĩ mang ám kim sắc mũ giáp, thân xuyên hồng áo choàng cùng hồng quần lót, lộ ở bên ngoài cơ nhục từng khối giống cứng rắn thạch đầu.

Các fan điện ảnh phân phân giơ lên trong tay máy ảnh, dùng máy ghi hình ghi lại này khó được cảnh tượng.

Phóng viên trong tay màn ảnh, cũng từ thảm đỏ chuyển tới Sparta dũng sĩ trên người.

Hai bên trái phải đi đầu Sparta dũng sĩ chạy đến tới gần rạp hát đại môn địa phương, đột nhiên dừng lại cước bộ, sở hữu Sparta dũng sĩ đồng thời dừng bước xoay người, tại rạp hát cửa chính hai bên trái phải đá hoa cương tường thể biên trạm thành hai hàng.

Sau đó, bọn họ đồng thời rút kiếm hướng về phía trước, đầu tiên là dùng nhôm hợp kim thân kiếm mãnh kích đặc chế ám kim sắc tấm chắn, phát ra giống như trống trận như vậy “Đông” nổ vang.

Tiếp, sở hữu Sparta dũng sĩ đồng thời mở ra miệng rộng.

“A ô ! a ô ! a ô --”

Ba tiếng hùng tráng rống giận, nháy mắt điều động tù trưởng thạch tiền mọi người cảm xúc, phảng phất để người về tới Thermopylae phía trước chiến trường.

Cuối cùng, rạp El Capitan trên cùng trống không một vật biển quảng cáo đột nhiên lục lọi, một như Chiến Thần nam nhân một tay cầm kiếm, một tay nắm thuẫn, ngửa mặt rống giận.

Liền tại quảng cáo hình ảnh hoàn thành trong nháy mắt, không biết giấu ở nơi nào loa trung, vang lên Matthew kia hùng tráng cuồng dã tiếng rống.

“This.Is.Sparta !”

Này thanh âm qua đi, rạp hát hai bên ba trăm dũng sĩ lại chấn thiên nộ rống.

“A ô ! a ô ! a ô --”

Lại là ba tiếng hùng tráng gầm rú, hiện trường cảm xúc triệt để bị điều động lên.

David - Ellison đứng ở rạp hát phía trước trên thềm đá, đối bên cạnh Megan - Ellison nói,“Cảm giác thế nào?”

“Mãn trường nội tiết tố phi vũ, nơi nơi đều là hồng quần lót.” Megan - Ellison không dấu vết trợn mắt,“Các ngươi có thể cử hành một hồi nam tính Victoria's Secret fashion show .”

David - Ellison không lưu tâm, ha ha nở nụ cười, một bộ tâm tình vô cùng tốt bộ dáng, từ hiện trường phản ứng đến xem, này độc đáo sáng tạo lần đầu thiết kế, nhất định có thể lấy xuống phần đông giải trí truyền thông đầu đề.

Megan - Ellison nhẹ nhàng gật đầu,“Xác thật so đơn thuần đi thảm đỏ hiệu quả xuất sắc.” Nàng hảo kỳ hỏi,“Này là ai chủ ý? Khẳng định không phải ngươi đi? Chẳng lẽ là Warner Bros?”

“Không phải.” David - Ellison thở dài, dùng có chút khâm phục giọng điệu nói,“Matthew, Matthew ra chủ ý, sau đó ta tìm người thiết kế .”

Megan - Ellison nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là nói,“Hắn rất có ý tưởng a.”

David - Ellison nhìn thấy kịch tổ chủ yếu diễn chức nhân viên tại thảm đỏ màn ảnh phỏng vấn khu nhận hoàn phỏng vấn, hội tụ đến lần đầu nhà tài trợ trước bối cảnh bản chuẩn bị chụp ảnh chung, sửa sang lại một chút nơ, hỏi Megan - Ellison,“Cùng đi chụp ảnh chung?”

“Không đi.” Megan - Ellison kiên định lắc đầu,“Chờ ta đầu tư điện ảnh công chiếu, ta có là chụp ảnh chung cơ hội.”

Nghe nàng nói như vậy, David - Ellison cũng không miễn cưỡng, xuống bậc thang, đi vào chụp ảnh chung khu, tìm đến Matthew ở vị trí, cường hành chen vào hắn cùng Eva - Green ở giữa.

Matthew quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy là David - Ellison, hỏi,“Như thế nào không gặp ngươi đi thảm đỏ?”

“Ta trước tiên đến.” David - Ellison chỉ chỉ rạp hát cửa,“Vẫn trốn ở chỗ đó, hưởng thụ đương phía sau màn độc thủ cảm giác.”

Hắn quay đầu đối Eva - Green nói,“Hải, Eva, không ngại ta mượn của ngươi quốc vương một chút đi?”

Eva - Green vẫn là màu đen lễ phục, tái nhợt khuôn mặt, rủ xuống khóe miệng chen ra tươi cười,“Ngươi tùy tiện.”

Trên thực tế, nàng sớm liền về tới Los Angeles, còn tham dự qua rất nhiều phim tuyên truyền thông cáo, nhưng cùng Matthew ở giữa, trừ bình thường công tác tiếp xúc ngoài, không có quá nhiều liên hệ.

Bọn họ ngắn ngủi kết giao, ở trên nàng thứ rời đi Horner trang viên thời điểm, cũng đã kết thúc.

Mọi người đứng chung một chỗ bày tạo hình chụp ảnh, thừa dịp chụp ảnh khe hở, David - Ellison thấp giọng hỏi Matthew,“Nghe nói ngươi đầu tư cái kia [ Iron Man ], tuyển tiểu Robert - Downey đương nhân vật chính?”

Matthew nhỏ giọng hồi đáp,“Không sai, hắn thù lao thấp, còn đồng ý nhiều ký mấy bộ, vạn nhất phim thành công , lại khiến hắn đi chụp tục tập, cũng có thể hạn chế hắn tương lai thù lao.”

David - Ellison lại nghi hoặc,“Các ngươi sẽ không sợ làm tạp ?”

Matthew thò tay ôm lấy hắn vai, vỗ nhẹ nhẹ một chút, nói,“Yên tâm hảo, liền tính là bồi , ta còn có [ Cướp biển vùng Caribbean ] hệ liệt thù lao cùng chia hoa hồng, sẽ không phá sản.”

Kịch tổ dần dần tản ra, bắt đầu tốp năm tốp ba chụp ảnh chung, Matthew đem James - McAvoy cùng Michael - Fassbender kêu lại đây, trịnh trọng đem bọn họ giới thiệu cho David - Ellison.

Đẳng David - Ellison chạy đi cùng Warner nhân chụp ảnh chung khi, Matthew đối James - McAvoy cùng Michael - Fassbender nói,“Đây là đại kim chủ, có năng lực đầu tư nhất tuyến đại chế tác, làm tốt quan hệ không chỗ hỏng.”

James - McAvoy nói,“Ta vừa còn cùng Michael nói, khiến hắn đuổi theo David - Ellison muội muội.”

Michael - Fassbender chủy James - McAvoy một quyền,“Như vậy gian khổ nhân vật, ngươi vẫn là tự mình chấp hành đi.”

Bọn họ ba người nói không vài câu, lại có nhiếp ảnh phóng viên lại đây, ba người sánh vai đứng chung một chỗ chụp ảnh chung, tận tình biểu hiện nam nhân gian hữu tình.

Làm diễn viên, bọn họ đều có sự nghiệp, cũng chú định muốn mãn thế giới chạy, mỗi năm khả năng gặp không được vài lần, nhưng thành danh phía trước liền đúc thành hữu tình, càng thêm vững chắc.

Chụp ảnh chung hoàn tất, Matthew cùng James - McAvoy cùng Michael - Fassbender cùng nhau hướng về rạp hát đi, sau đó dùng ánh mắt ý bảo một chút phía trước thềm đá, nói,“Megan - Ellison là ở chỗ này, các ngươi hai cùng lên đi.”

Ba người khai quen vui đùa, bởi vậy hắn lại cố ý bỏ thêm một câu,“Nhắc nhở các ngươi, cưới đến nàng, có thể thiếu phấn đấu một đời.”

Này đương nhiên đều là vui đùa nói, bọn họ đi lên thời điểm, Megan - Ellison đã trước một bước tiến vào rạp El Capitan.

Tiến vào rạp hát khách quý phòng nghỉ, đợi đến phổ thông người xem trước vào sân, Matthew cùng lại đây vì chính mình trợ uy Depp cùng Keanu - Reeves đám người chào hỏi, Amanda chủ động tìm lại đây.

Nàng đến gần Matthew bên cạnh, thấp giọng nói,“Nói cho ngươi hảo tin tức, đi Phi Châu phỏng vấn tiểu tổ đem phỏng vấn nạn dân video truyền lại đây .”

“Ở nơi nào?” Matthew quan tâm hỏi.

“Truyền đến ngân sách hội văn phòng.” Amanda hồi đáp,“Trợ lý vừa gọi điện thoại nói cho ta biết, đã tiếp thu hoàn tất , hơn nữa bản chính ba phần, phân ba địa phương bảo tồn.”

Nàng hỏi,“Ngươi chừng nào thì dùng?”

Matthew nghĩ nghĩ,“Tạm thời hẳn là dùng không đến, xem phim hậu tục box office tình huống, ta cùng David cùng Warner nhân thương nghị một chút, tìm thích hợp cơ hội thả ra video, lại đến một đợt tuyên truyền.”

Amanda nhẹ nhàng gật đầu, nhớ tới một sự kiện, hỏi,“Dự thụ thế nào?”

“Cũng không tệ lắm.” Có người từ bên cạnh đi qua chào hỏi, Matthew cùng đối phương cười hàn huyên một câu, hồi đáp,“Cuối tuần đầu đại khái hai ngàn vạn dollar.”

“So Dead Man's Chest kém thật nhiều a.” Amanda nói thầm.

Matthew nhắc nhở nói,“Dead Man's Chest là tục tập, hơn nữa phân cấp PG-13, này bộ là R cấp, không có cách nào khác so......”

Nói tới đây, hắn đột nhiên nhìn thấy một quen thuộc thân ảnh, một mang kính mắt trung niên hắc nhân, một tuần trước vừa đánh qua giao tế Spike Lee.

Hắn như thế nào sẽ đến?

Matthew tìm đến David - Ellison, hỏi vài câu, David - Ellison nhìn nhìn Spike Lee, nói,“Ngươi không có mời, ta có thể xác định kịch tổ cùng thiên không chi vũ ảnh nghiệp cũng không có mời, phỏng chừng là Warner Bros mời đến.”

Cũng chỉ có loại này khả năng .

Spike Lee người đều đến, cũng không có làm quá phận sự tình, Matthew cũng không thể trước mắt bao người đi đuổi người, dứt khoát coi như không phát hiện.

“Giữa ngươi và hắn......” David - Ellison rất ngạc nhiên.

Matthew không có nói rõ,“Thượng chu tham gia Clint - Eastwood tân phim lần đầu thức, phát sinh một điểm không thoải mái.”

David - Ellison gặp Matthew nhẹ nhàng bâng quơ, cho rằng chỉ là việc nhỏ, lập tức chuyển tới phương diện khác, nói,“Kia bộ Flags of Our Fathers box office không phải rất tốt, cuối tuần đầu mới 1000 vạn dollar, sẽ không cho chúng ta mang đến phiền toái.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Hai người thụ chúng cũng bất đồng.”

Hắn xem qua kia bộ Flags of Our Fathers, phong cách cùng [ Cứu vớt binh nhì Ryan ] bất đồng, càng thiên hướng văn nghệ hóa.

Dựa theo hắn cá nhân cái nhìn, này bộ phim hôm nay phát hành tuần thứ hai, cùng lần đầu [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] so sánh, không có bất cứ ưu thế đáng nói.

Liền tại Matthew đi theo người khác chào hỏi thời điểm, Spike Lee cấp Francis - Lawrence đánh điện thoại, Francis - Lawrence chưa có tới lần đầu hiện trường, mà là lựa chọn lân cận đi quan khán mặt khác trước tiên buổi diễn.

Thời gian qua rất nhanh, tại công tác nhân viên nhắc nhở dưới, khách quý phòng nghỉ nhân lục tục đi vào ảnh thính, chuẩn bị quan khán này bộ [ Sparta ba trăm dũng sĩ ].

Trừ đi thảm đỏ khách quý, còn có hàng loạt chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân cũng tiến vào rạp chiếu phim.

Làm hôm nay Bắc Mĩ tối cụ độ nổi tiếng bình luận điện ảnh nhân chi nhất, Rex Reed cũng hỗn loạn tại phần đông nhân trong.

Rạp El Capitan chỗ kiểm vé, hai người san san đến chậm.

Tuy rằng thời gian có chút muộn , nhưng an kiểm viên nhìn nhìn này hai người vé xem phim, vẫn là đem bọn họ bỏ vào tù trưởng thạch rạp chiếu phim.

“Chúng ta có thể thoải mái lấy đến lần đầu mời.” Donadoni có điểm oán giận,“Ngươi nhất định muốn mua phổ thông phiếu.”

Giovanni - Salvatore lại sắc mặt nghiêm túc nói,“Chúng ta là đại biểu Armani đến thực địa khảo sát , muốn dùng trực quan nhất phương thức xem phim phản ứng, không thể tùy tiện bị người ảnh hưởng.”

Donadoni thở dài, nói,“Ta biết, cho nên chuyên môn cùng ngươi đến.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Giovanni - Salvatore tiếp tục nói,“Vẫn là cái kia nguyên tắc, quần lót phẩm bài tương đối đến nói vừa cao tầng lại muốn có đủ đại chúng hoá, chúng ta muốn thực địa xem xem Matthew - Horner dáng người nhận độ.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 505: Chiến Thần Vĩnh Viễn Không Khuất Phục

Điện ảnh từ vừa bắt đầu liền không hàm hồ, bạo lực huyết tinh không ngừng, phiến đầu đối Sparta nhân đem tiểu hài tử bồi dưỡng thành binh lính quá trình dùng ngắn ngủi mấy cái màn ảnh giới thiệu phi thường rõ ràng, Sparta toàn dân đều binh, từng cái nam tử từ anh nhi bắt đầu liền vi trở thành một hoàn mỹ chiến sĩ mà trải qua các loại tôi luyện,7 tuổi liền muốn phục dịch, một năm bốn mùa chỉ xuyên đơn y, cố ý không cung cấp đầy đủ đồ ăn mà khiến cho trộm cắp đề cao đảm lượng.

Để cho nhân khó có thể tin tưởng là, muốn trở thành Sparta quốc vương, tất yếu lưu đày dã ngoại nhiều năm sau sống trở về mới được.

Tại trên hình ảnh, mở màn có thể dùng hoa lệ hình dung, tính xuống dưới cơ hồ không có nào một màn không có dùng đến đặc hiệu nhuộm đẫm.

Sau đó, sau khi thành niên Leonidas chính thức xuất trướng.

Phim cho Leonidas một ngay mặt đại đặc tả, màn ảnh ban sơ tụ lại tại Leonidas giống như nham thạch bàn cứng rắn trên mặt, lập tức chậm rãi kéo xa, Leonidas cổ, cơ ngực, cơ bụng cùng hồng quần lót nhất nhất hiện ra ở trên màn ảnh lớn.

Đây là một dùng đến triển lãm chân chính thuộc về nam tính dương cương mị lực đặc tả.

Giovanni - Salvatore vẫn nhanh nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, trên màn ảnh nhân vạm vỡ, lại không giống kia vài nam model dùng dược làm ra đến như vậy khoa trương, ngược lại cho người ta một loại lưu sướng tự nhiên cảm giác.

Một cường hãn nam nhân, một có được mị lực nam nhân, tựa hồ trời sinh liền nên như thế.

Màn ảnh kéo duỗi tốc độ phi thường mau, toàn bộ đặc tả cũng bất quá ngắn ngủi hai ba giây thời gian, đương hồng quần lót xuất hiện khi, Giovanni - Salvatore rõ ràng nghe được rạp hát bên trong vang lên một mảnh hỗn độn tán thưởng thanh.

“Cô lỗ --”

Tựa hồ còn có rất nhiều nuốt nước miếng thanh âm.

Donadoni quay đầu nhìn nhìn thanh âm truyền đến bên kia, đó là một tầm ba mươi tuổi nữ tính fan điện ảnh, nàng hai mắt trừng được thật lớn, yết hầu không ngừng lăn lộn, vẻ mặt có chút phấn khởi, trong miệng còn thì thào nói nhỏ.

“Này...... Hẳn là có thể thẳng đâm đến trong lòng đi thôi?”

Giovanni - Salvatore liền ngồi tại nhất chúng phổ thông fan điện ảnh trung gian, cảm thụ đặc biệt rõ ràng, Matthew - Horner thật phi thường được hoan nghênh.

Matthew - Horner dáng người so với kia vài nam model đến, trừ dương cương chi mĩ, còn có một loại tự nhiên chi mĩ.

Charlize - Theron hôm nay cũng đến, theo phim phát triển, một đôi hảo xem lông mi, cao cao gầy lên.

Pha quay chậm cố gắng họa bàn bối cảnh thị giác hiệu quả thật sự là không lời nói, nên huyết tinh nên bạo lực nên biến thái nên khêu gợi, sản xuất phương đều làm ra 120% hiệu quả, làm người ta chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi. Về phần âm hiệu phương diện, tuy rằng nàng không quá minh bạch kim chúc khuynh hướng cảm xúc nhạc rock đến cùng cùng cổ Sparta dũng sĩ có cái gì liên hệ, thế nhưng tại đại rạp chiếu phim bên trong hợp thời đến một đoạn điện tử nhạc xác thật là rung động tính nhất lưu.

Đặc biệt là Matthew, phim nắm chắc đoạn hắn lấy một chọi mười màn ảnh, toàn bộ động tác cảnh tượng tại hắn xuất sắc thân thủ cùng cao tốc chậm kính, ngoại cảnh tiêu phong máu tươi nhuộm đẫm dưới, mang đến hiệu quả đâu chỉ kinh diễm.

Phim phi thường đột xuất Matthew đóng vai Leonidas, nhân vật này mị lực mười phần, cuồng dã dương cương mười phần.

Nhìn thấy trên màn ảnh Leonidas đem một đám người Ba Tư làm phiên, Charlize - Theron không tự giác liền nghĩ đến hai người cộng đồng vượt qua kia vài mĩ diệu ban đêm, nàng có thiết thân thể hội, Matthew sức chiến đấu chi cường hãn, thật giống như Chiến Thần.

“Oa......”

Rạp chiếu phim trung lại một lần vang lên hỗn độn tán thưởng thanh.

Vừa sát lui Ba Tư bất tử quái vật quan quân Leonidas đứng ở bờ biển nhếch lên trên vách núi, màu đỏ áo choàng theo gió phiêu lãng, bay phất phới.

Màu vàng kim dương quang chiếu vào hắn trên người, mồ hôi hỗn loạn vết máu theo gần như hoàn mỹ cơ nhục đường cong chậm rãi chảy xuôi.

Lại là một đặc tả màn ảnh, một biểu đạt nam chính giống như Chiến Thần đặc tả màn ảnh.

Xem qua Matthew một hồi kịch liệt huyết tinh chém giết, lại nhìn đến này an dật đặc tả màn ảnh, không thiếu fan điện ảnh đột nhiên nghĩ đến, chẳng sợ liền như vậy im lặng xem đi xuống, màn ảnh không cần lại cắt, hết thảy cũng đều đáng giá.

Đây là Thermopylae chiến dịch, toàn bộ xã hội độ nổi tiếng phi thường cao một hồi chiến tranh, Tây phương truyền thông cùng học thuật giới thường xuyên nhuộm đẫm bảo vệ cái gọi là tự do dân chủ bảo vệ chiến, rất nhiều người đều biết kết quả cuối cùng.

Leonidas tất nhiên bỏ mình.

“Chậm một chút, pha quay chậm lại nhiều điểm.”

Giovanni - Salvatore bên kia, lại nghe đến nữ fan điện ảnh thanh âm,“Ta liền tưởng nhiều xem này nam nhân một hồi, nhiều một phút đồng hồ cũng hảo.”

Nhưng mà, không phải tất cả mọi người hi vọng phim tiếp tục đi xuống, có vài nhân nhìn thấy phần sau, đã ngồi không yên.

“Này cái gì ngoạn ý?”

“Liền này cũng gọi điện ảnh?”

Ngồi ở thoải mái trên chỗ ngồi, Rex Reed từ phim bắt đầu mười phút, liền nghe đến chung quanh đồng hành không ngừng oán giận.

Hắn bên cạnh vị kia Los Angeles chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân cũng rất khinh thường, lúc này rầm rì nói,“Toàn bộ phim như là lấy tình thú nội y làm hạch tâm siêu trưởng MTV, nội y chủ đề là cổ Hy Lạp, âm nhạc lại là Rock ...... Còn có Matthew - Horner, hắn còn hay không là diễn viên !”

Trên màn ảnh, chiến đấu lại bắt đầu, Matthew - Horner lại chặt dưa thái rau như vậy hành hạ đến chết Ba Tư đại quân, phía sau phổ thông fan điện ảnh chỗ ngồi khu, hưng phấn tiếng kêu thường thường liền sẽ vang lên.

Kia vài fan điện ảnh tựa như bị đánh hăng tiết như vậy.

Rex Reed trên mặt lóe qua chán ghét, này hắn sao chính là tại trắng trợn huyễn diệu, đạo diễn không hề có tiết chế lấy CGI cùng cao tốc pha quay chậm huyễn kĩ, Matthew - Horner giống lỏa nam như vậy huyễn diệu chính mình nhục thể, sau đó dẫn tới mấy nam nhân kia cùng nữ nhân sinh ra nguyên thủy nhất xúc động, phát ra khoa trương rít the thé.

Cái này gọi là điện ảnh sao? Này có nghệ thuật hàm lượng sao?

Vô tiết chế ! rất huyết tinh ! quá mức tàn khốc !

Rex Reed ở trong tay xem ảnh bản trên viết xuống ba câu đơn, sau đó nhìn thấy trên màn ảnh lại xuất hiện Matthew - Horner đóng vai Sparta quốc vương Leonidas đặc tả, rốt cuộc nhẫn nại không được, trong lòng thổ tào lên.

“Ngươi dáng người hảo, cơ nhục cứng rắn, huynh đệ đại, hảo ! ta thừa nhận ! nhưng ngươi không cần như vậy xích lâu lâu huyễn diệu đi? Ngươi không biết huyễn diệu có tội sao? Quảng cáo trung huyễn diệu liền tính , còn chạy đến phim trong huyễn diệu ! không cho ngươi một siêu thấp phân kém bình, ta năm đó con lừa mông liền bạch hôn !”

Phim tiến vào kết thúc giai đoạn, Charlize - Theron quay đầu nhìn thoáng qua, nàng mặt sau chính là bình luận điện ảnh nhân chỗ ngồi khu, trong lòng có chút lo lắng.

Làm một hành nghề hơn mười năm, còn lấy đến qua Oscar tốt nhất nữ chính ngôi sao, nàng giờ phút này phi thường rõ ràng,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] loại này phim, nhất định lọt vào bình luận điện ảnh nhân quần ẩu, đặc biệt là sẽ lọt vào “Lấy bảo vệ điện ảnh nghệ thuật tôn nghiêm vi nhiệm vụ của mình” bình luận giới quần ẩu, đây là không thể tránh khỏi.

Nàng lắc lắc đầu, chỉ mong Matthew cùng phim có thể khiêng được.

Giovanni - Salvatore đến từ tràn ngập chủ nghĩa lãng mạn Địa Trung Hải ven bờ, lúc này đã bị chung quanh fan điện ảnh sở lây nhiễm, cảm xúc cũng dần dần phấn khởi lên, khác hắn không rõ lắm, chỉ xác định một sự kiện, nếu Leonidas...... Không đúng, là Matthew - Horner xuyên hồng quần lót, đến từ Armani mà nói, nhất định sẽ vừa có thể bảo trì cao tầng giá bán, còn có thể tiêu thụ toàn thế giới !

“Ta chính là ngốc tử a !” Giovanni - Salvatore không khỏi vỗ chính mình trán một chút,“Nhìn thấy trailer, nên lập tức ký xuống Matthew - Horner, cùng hắn nói chuyện hợp tác a ! hiện tại...... Bỏ lỡ cỡ nào hảo thương cơ a !”

Sai lầm a ! sai lầm a !

Trên màn ảnh Matthew - Horner càng vĩ ngạn, chung quanh fan điện ảnh càng hưng phấn, Giovanni - Salvatore lại càng tự trách.

Hắn xác định chính mình phạm phải một sai lầm, toàn bộ Armani đều bỏ lỡ một cơ hội tốt, một có thể đem Armani quần lót mở rộng đến toàn thế giới cơ hội.

Donadoni lại không tưởng nhiều như vậy, nhìn về phía bên cạnh mang theo đầy mặt phấn khởi xích triều fan điện ảnh, nghe được rạp chiếu phim thường thường vang lên tán thưởng âm thanh, cũng xác định một sự kiện.

Này bộ phim chiếu phim vừa chấm dứt, này mấy điên cuồng fan điện ảnh liền sẽ dũng mãnh tràn vào IMDB trang web, đi cấp [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] đánh mãn phân.

Các fan điện ảnh đã bị phim cùng Matthew - Horner mang đến trí mạng khoái cảm tả hữu a !

Trên màn ảnh, phim đi tới cuối cùng, Leonidas khiến tự cho là vi Chúng Thần chi Vương người chảy xuống máu tươi, đối mặt đầy trời vũ tiễn ngửa mặt rống giận......

Tàn khốc mà lại tráng liệt, Leonidas ngã xuống ở vũng máu bên trong.

Rạp chiếu phim quỷ dị an tĩnh lại, tất cả mọi người biết Leonidas tất nhiên muốn bỏ mình, nhưng giờ khắc này đến, nghe được Leonidas cuối cùng một lần rống giận, nhìn thấy Leonidas tử không lui về phía sau, cho dù là chết cũng muốn rút kiếm hướng về phía trước, fan điện ảnh nháy mắt cấm thanh.

Im lặng...... Im lặng...... Vẫn là im lặng.

Sau đó, không biết nơi nào vang lên trầm trầm khóc thút thít thanh, tiếp càng nhiều tiếng nức nở vang lên.

Đừng nói là fan điện ảnh , làm tương đối cảm tính người Italia, Giovanni - Salvatore cũng nhận thấy được chính mình khóe mắt giống như có chất lỏng tại đung đưa, vội vàng nương dụi mắt cơ hội lau .

Đương nhiên, như vậy cảm tính nhân vẫn là số ít.

Nhưng tất cả mọi người bị Leonidas cuối cùng tráng liệt hi sinh rung động , tất cả mọi người bị Matthew cuối cùng hò hét lây nhiễm .

Liên Rex Reed cũng ngẩn người, Leonidas ngã xuống cảnh này, giống như...... Giống như...... Chính mình đều nhận đến Matthew - Horner biểu diễn lây nhiễm.

Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Matthew - Horner kỹ xảo biểu diễn cường hãn đến tình trạng này?

Đầu thoáng chuyển động một hồi, Rex Reed liền tưởng minh bạch , Matthew - Horner cùng nhân vật này phù hợp độ rất cao, phim trung Leonidas là vĩnh không khuất phục Chiến Thần, trong hiện thực Matthew - Horner hình tượng cũng giống như Chiến Thần.

Khi hắn vô cùng tráng liệt ngã xuống thời điểm, phảng phất năm đó Leonardo chìm vào đáy biển, cái loại này nháy mắt tạc nứt có khả năng sinh ra sức cuốn hút, không giống bình thường !

Rex Reed thừa nhận, đạo diễn nơi này xử lý thực hảo, đem Matthew - Horner kia phi phàm mị lực thông qua màn ảnh cùng cảnh tượng phát huy đến cực hạn.

Đáng tiếc...... Cuối cùng vẫn là tại huyễn kĩ, cuối cùng vẫn là tại bán cơ nhục.

Phim đến kết cục, Giovanni - Salvatore cố ý chung quanh quan vọng, chung quanh tọa vô luận nam nữ, mặc kệ tuổi, mọi người đều có chút kích động, vẻ mặt phấn khởi, chung quanh các loại tán thưởng ngôn ngữ đều có, có thể thấy được Matthew - Horner nhân khí, có thể thấy được Matthew - Horner này tạo hình nhận độ.

Này đại Ngôn Phi Matthew - Horner mạc chúc !

Liền tại Giovanni - Salvatore hạ quyết tâm thời điểm, trên màn ảnh phụ đề lăn lộn, rạp chiếu phim bên trong vang lên như sơn hô hải khiếu tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay kéo dài không thôi.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 506: Ta Rất Hưng Phấn

Beverly Hills, thế kỷ thành trung tâm thương mại rạp chiếu phim bên trong, Francis - Lawrence xem xong [ Sparta ba trăm dũng sĩ ], dẫn đầu đi ra phòng chiếu phim, vừa lấy di động ra, tưởng liên hệ một chút Spike Lee, một hơn hai mươi tuổi Latin duệ nam nhân liền đón đi lên.

“Ngươi hảo, xin hỏi ngươi hay không là vừa nhìn [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] này bộ phim?” Latin duệ đối với hắn nói,“Có thể hỏi ngươi hai vấn đề sao? Có lễ vật.”

Francis - Lawrence nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu, từ hắn bên cạnh vòng qua.

Cái kia Latin duệ không có dừng lại, lập tức nghênh lên mặt sau đến fan điện ảnh.

Nguyên bản, Francis - Lawrence tưởng trực tiếp rời đi rạp hát về nhà, bỗng nhiên nghĩ đến này khả năng là đến từ Cinema Score rạp chiếu phim hiện trường điều tra viên, không khỏi dừng lại cước bộ, muốn nghe một chút bọn họ nói như thế nào.

Cái kia Latin duệ ngăn lại là một hơn hai mươi tuổi nữ tính fan điện ảnh.

“Có thể nói nói ngươi vừa xem qua [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] sao?” Hắn hỏi.

“Rất rung động , rất rung động ......” Nữ fan điện ảnh thanh âm đang run rẩy, tựa hồ rất kích động hưng phấn bộ dáng,“Này phim cho người ta trùng kích lực quá lớn, đặc biệt là Matthew - Horner, hắn kỹ xảo biểu diễn, động tác, dáng người cùng thanh âm đều rất hoàn mỹ a !”

Nghe những lời này, Francis - Lawrence không khỏi ngầm mắng một câu “Ngu ngốc”, bất quá lắng nghe lỗ tai, thủy chung cũng không có nhàn rỗi.

“Cấp này bộ phim chấm điểm mà nói, ngươi đánh vài phần?”

“A+ !A+ ! nhất định là tối cao phân, quang Matthew một người nhân vật, liền trị này phân !”

Nhìn thấy cái kia nữ fan điện ảnh kẹp hai chân rời đi, Francis - Lawrence không có động, làm một ngoài miệng không nói, trong lòng lại vô hạn chán ghét Matthew - Horner nhân, tựa như hắn đến xem bộ điện ảnh này như vậy, tưởng thực địa xem xem fan điện ảnh đối với [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] hiện trường đánh giá, cũng có thể khiến mặt sau hành động càng có mục đích tính.

Latin duệ thị trường điều tra viên tìm kiếm mục tiêu rất có mục đích tính, thứ nhất tìm là hơn hai mươi tuổi nữ tính, thứ hai tìm tới thì là hai mươi tuổi tả hữu nam tính người xem.

“Matthew rất cứng, rất bưu hãn, rất cường đại, này tuyệt đối là hắn động tác hí đỉnh phong !” Vấn đề đều là giống nhau , nam fan điện ảnh cùng nữ fan điện ảnh phản ứng cũng có chút cùng loại,“Mãn phân ! khẳng định là mãn phân ! ta phỏng chừng rất nhiều năm đều quên không được này bộ phim.”

Francis - Lawrence theo bản năng sờ sờ mũi, này mấy fan điện ảnh thưởng thức trình độ a, như thế nào liền không thấy tiến bộ đâu?

Tại hắn nhìn chăm chú trung, Latin duệ thị trường điều tra viên lại trước sau hỏi ba mươi tuổi trên đây nam nữ người xem, thoạt nhìn vừa trưởng thành nam hài cùng nữ hài đợi đã (vân vân), đại bộ phận người đều đối với này phim giao khẩu khen ngợi.

“Giống phù điêu như vậy bạo lực hình ảnh phong cách cùng Matthew chấn thiên hò hét, lập tức ta nhiệt huyết sôi trào, một bi tráng cố sự, một đám thấy chết không sờn anh hùng.”

“Matthew diễn viên chính phim, đều là công nhận tác phẩm xuất sắc, đặc biệt này bộ.”

“Hình ảnh tinh xảo trình độ liên lỗ chân lông đều có thể nhìn một cái không sót gì, rõ ràng không chỉ là một có được tám khối đều đều cơ bụng cương nghị soái ca, mà là có thể thấy như vậy một đám, cảnh đẹp ý vui, không ăn cơm tối cũng có thể ăn no a.”

“Xem qua đẹp nhất phim chiến tranh, mỗi một trinh đều như tranh sơn dầu, hồng bào, máu tươi, chỉnh thể hắc ám sắc hệ, cường liệt hình ảnh sắc thái đối lập, cùng nhanh chậm màn ảnh thường xuyên cắt, khiến nhân thể hội ngoại trừ phim khoa học viễn tưởng ngoại, như thế nào đem lịch sử phim chiến tranh biến thành thị giác thịnh yến. Đạo diễn hẳn là thị giác hệ cuồng ma !”

“Matthew đánh hảo mãnh, dáng người thật tốt, nhìn xem ta rất kích động.”

Francis - Lawrence nghe được cho điểm thấp nhất , cũng cấp [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] đánh “A-”.

“Ta xem Matthew, chỉ để ý chảy nước miếng.” Lại là một nữ fan điện ảnh,“Xin lỗi, ta phạm hoa si , không thể bình thường thưởng thức bộ điện ảnh này, nhưng chỉ xem Matthew đủ rồi.”

Nghe được này ngôn luận, Francis - Lawrence cảm giác không chờ xuống tất yếu , lập tức quay đầu liền đi.

Ra rạp chiếu phim, dọc theo ngã tư đường hướng tà đối diện bãi đỗ xe đi, mát mẻ gió biển nghênh diện thổi tới, Francis - Lawrence bỗng nhiên có chút bi ai, giống hắn như vậy đầy bụng tài hoa lại tràn ngập nhân văn quan tâm nhân úc úc thất bại, ngược lại Matthew - Horner cái loại này dung tục ti bỉ khốn kiếp, lại bị từ truyền thông đến người xem thổi phồng.

Xã hội này đến cùng làm sao? Còn có hay không nhân văn tư tưởng? Còn có hay không cơ bản nhất công bình cùng chính nghĩa?

Người tốt không xuất được đầu, người xấu lại có thể tiêu dao tự tại.

Francis - Lawrence đi đến trước xe, đứng ở bên cửa xe trong lúc nhất thời không tưởng động, tâm tình dị thường phức tạp.

San Francisco Auckland, Alex về trong nhà, tâm tình còn tại khuấy động, thật lâu không thể bình phục, kia hùng tráng hữu lực hò hét, tựa hồ còn tại bên tai vang vọng.

Hắn mở ra máy tính, trước tiên đăng lục IMDB, tại trên trang đầu tìm đến [ Sparta ba trăm dũng sĩ ], điểm khai trang sau, tưởng cũng không có tưởng, liền cấp ra thập phần mãn phân cho điểm.

Los Angeles Westwood khu, Brian - Liszt cũng vừa đến nhà, hắn trở về sau, lập tức mở ra máy tính, tiến vào IMDB đầu tiên cho một thập phần cho điểm sau, riêng điểm mở khung cho điểm nhìn nhìn, một mảng lớn thập phần cho điểm.

Hắn trên màn hình máy tính biểu hiện trang, từ trên xuống dưới, tất cả đều là thập phần !

Brian - Liszt phun ra một hơi, nhớ lại tại rạp chiếu phim nghe được một vị Hollywood người trong giới nói lời nói, này bộ phim đem người xem Adrenaline kích thích tiêu thăng, bọn họ cảm xúc khuấy động dưới tình huống, chỉ biết cấp [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] đánh cao phân.

Tình huống giống như xác thật là như thế này.

Hắn xem như tương đối có lý tính nhân, Matthew này bộ phim rất hảo xem, nhưng thập phần khẳng định không đáng giá, chín phần cũng có chút hư cao.

Di động con chuột lui về thượng một trang, đại khái là cho điểm người sử dụng sổ đạt tới yêu cầu,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] IMDB cho điểm dĩ nhiên tự động sinh thành, chia đều được điểm cao tới 9.8 phân.

“Này cũng quá khoa trương .” Brian - Liszt nói thầm một câu,“Này cho điểm có thể duy trì mà nói, miểu sát TOP250 thượng sở hữu phim a.”

Làm một fan điện ảnh hiệp hội thủ lĩnh, thực ra hắn biết rõ, Matthew não tàn...... Không, là fan ruột thật sự rất nhiều.

Hắn đêm nay tại trước thảm đỏ liền thấy đến một nữ hài, đuổi theo Matthew dấu chân nơi nơi chạy hai năm .

Brian - Liszt lại đi mặt khác trang web nhìn nhìn, lạn cà chua còn không có giải cấm, theo hắn biết,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] không có đối ngoại cử hành thử chiếu hội, phỏng chừng chức nghiệp bình luận điện ảnh mọi người cũng là đêm nay mới nhìn đến phim.

Hơn mười phút sau, hắn lại về đến IMDB,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] chia đều được điểm đã hàng đến 9.7 phân.

Đây mới là bình thường tình huống.

Các fan điện ảnh sớm tan cuộc về nhà, hoặc kích động khó lấy nhập miên, hoặc ở trên mạng internet phát biểu xem xong phim ý tưởng, hoặc tại mấy cái trang web bên trên chấm điểm, nhưng [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] ánh sau tin tức tuyên bố hội còn tại tiến hành.

“Chúng ta dáng người là thời gian dài luyện ra .”

Đang tại trả lời phóng viên hỏi nhân James - McAvoy,“Lúc ấy ta liền tưởng, luyện ra này một thân cơ nhục, so chết cũng khó.”

Tiếp, lại có phóng viên hỏi,“Chỗ râm mát tác chiến cảm giác thế nào?”

Lần này trả lời nhân đổi thành Michael - Fassbender,“Rất có ý tứ, chẳng những lo lắng sái hắc.”

Phóng viên vấn đề lại chuyển hướng nữ chính Eva - Green, hỏi nàng đối các nam diễn viên dáng người cái nhìn.

Eva - Green thoải mái nói,“Tại tuần đầu quay chụp sau, ta cảm giác có điểm muộn, nhưng có thể nhìn thấy kia vài nam diễn viên gợi cảm diễn xuất rất thú vị, bọn họ một chút cũng không ngượng ngùng, bọn họ nhất định là cố ý tại biểu hiện chính mình mĩ thể.”

Đương phóng viên hỏi quay chụp tình huống, Zack Snyder nói,“Ta không biết chúng ta có phải hay không quá may mắn, dù sao chụp lên thập phần thuận lợi. Phim hình ảnh rất đẹp, diễn viên đều rất xuất sắc, hơn nữa rất cảm động.”

Loại này thời khắc chính là cần tự biên tự diễn, nếu bên phim chính mình đều đối phim không có tin tưởng, lại càng không cần nói người khác .

“Horner tiên sinh, ta vừa tại rạp chiếu phim bên trong nhìn này bộ phim.”

Lần này đứng lên hỏi là đến từ Hollywood Reporter phóng viên, hắn hỏi Matthew,“Ta phát hiện rất nhiều nữ người xem phi thường thích này bộ phim, ngươi nói chuyện điểm ấy sao?”

Matthew thoáng cân nhắc, nói,“Ta rất vui vẻ diễn này bộ phim, đối với người xem hảo bình ta cũng rất chờ mong, nữ người xem thế nhưng cũng thích nó, ta rất hưng phấn.”

Giống như loại này huyết tinh tàn khốc R cấp phiến, vấn đề lớn nhất thường thường ở chỗ khó có thể hấp dẫn đến quá nhiều nữ tính người xem, bất quá [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] sẽ là ngoại lệ.

Tin tức tuyên bố hội còn tại tiến hành, phần đông internet truyền thông bên trên, đã phát lên các loại thổi phồng [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] thông cảo.

Này quốc gia, có tiền có thể giải quyết quá nhiều vấn đề, này bộ phim mặt sau, cố tình có vừa có tiền còn bỏ được tiêu tiền đại kim chủ.

Rất nhiều internet trên truyền thông thông cảo, tại phim phát hành phía trước liền định ra hảo hai phân, chỉ chờ phim phát hành sau, xem hiện trường fan điện ảnh phản ứng lại quyết định hướng bên ngoài phát nào một phần.

Nếu fan điện ảnh phản ứng tương đối nhiệt liệt, kia liền dùng sức thổi; Nếu là fan điện ảnh phản ứng như vậy, kia liền kiềm chế điểm thổi.

Không hề nghi ngờ,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] vô luận là lần đầu buổi diễn, vẫn là mặt khác trước tiên chiếu phim trường, người xem phản ứng cực kỳ cường liệt.

“Sử Thi cự chế [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] hôm nay lần đầu, cảm thụ cái gì gọi là đại khí bàng bạc......”

Đây là đến từ Yahoo giải trí đầu bản thượng tin tức tiêu đề, mặt khác một ít trang web cũng nơi nơi có thể nhìn thấy loại hình tin tức thông cảo.

“[ Sparta ba trăm dũng sĩ ], ba trăm binh lính cuồng đồ hai vạn quân đội, nhân loại sử thượng tàn khốc nhất chiến dịch, sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, vì tự do cùng tôn nghiêm mà chiến !”

“Chiến thuyền cột buồm trải rộng đại hải, tại xấu xí phản quân dẫn đường dưới, do tượng binh, bất tử tộc yêu binh, mang kim chúc mặt nạ tinh anh sát thủ cùng đầu khỏa vải trắng binh lính tạo thành Ba Tư đại quân đầy khắp núi đồi, tại bọn họ phía trước, ba trăm danh ** Sparta chiến sĩ phát ra khí thế ngất trời hò hét......”

“Một hồi phát sinh tại 2500 năm trước kinh điển chiến dịch, một hồi đao quang kiếm ảnh thị giác thịnh yến, đây chính là được xưng là 2007 năm đáng giá nhất chờ mong Sử Thi cự phiến ---[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] !”

Theo lần đầu thức kết thúc, này bộ phim tiến vào ánh sau tuyên truyền giai đoạn, tiếp tục bảo trì dày đặc truyền thông oanh tạc.

Này hết thảy, đương nhiên đều là vì lấy được một xinh đẹp box office số liệu.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 507: Chủ Ý Dở

Ngoài cửa sổ bóng đêm tối đen, trong cửa sổ đèn đuốc sáng trưng, Rex Reed ngồi ở Beverly Hills Hilton khách sạn trong phòng, đối mặt notebook ngưng thần tĩnh tư, hồi ức vừa xem qua kia bộ phim.

Hắn hiện tại là toàn mĩ mười đại chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân chi nhất, dù cho rất không thích kia bộ phim, cũng không thể giống năm đó như vậy tùy tiện chửi rủa châm chọc, phê bình tất yếu phải che giấu tại nghệ thuật vỏ ngoài dưới.

Suy xét chừng hơn nửa giờ, hắn mới mở ra chính mình Blog, bắt đầu gõ một thiên bình luận điện ảnh.

“Lấy kỹ thuật mà nói,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] dùng , tuy rằng đều là nghiệp giới thành thục nhất lam màn xanh gia CGI máy tính kỹ thuật, lại là tương đối đơn giản nhiều tầng hình ảnh hợp thành, phức tạp trình độ so với King Kong đến không thể so sánh với nhau. Kia thường xuyên sử dụng mau, pha quay chậm tự do cắt, cũng là MV đạo diễn mới sử dụng thủ pháp, điện ảnh giới các đạo diễn là khinh thường với đùa bỡn như thế lỗ mãng kỹ xảo ”.

“Còn có nam chính Matthew - Horner, từ biểu diễn [ Vua Bọ Cạp ] thành danh tới nay, Matthew - Horner một chút không có tiến bộ, năm năm thời gian trôi qua , hắn còn dừng lại tại huyễn diệu cường tráng thân thể cùng to lớn cơ nhục thấp cấp giai đoạn, này tiến thủ tâm thấp đến mức khiến người giận sôi ! này nghệ thuật theo đuổi dung tục đến bất trị !”

“Mặt khác, này bộ phim quá mức không tôn trọng lịch sử, nghiêm trọng khuếch đại Sparta nhân tại Thermopylae chiến dịch trung tác dụng.”

“Trên thực tế, lịch sử vĩnh viễn không chỉ là lịch sử, lịch sử là từng sinh động qua hiện thực. Chúng ta sở dĩ quay chụp, quan khán phim Sử Thi, không phải bởi vì chúng ta yêu xem đã chết cứng gì đó, mà là bởi vì quá khứ mọi người giống chúng ta như vậy kích động qua, nặng nề qua, bi thương qua, vui sướng qua, bởi vì bọn họ cùng chúng ta có một loại huyết mạch tương thông quan hệ.”

“[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] tại lịch sử phương diện đã rơi vào Thâm Uyên......”

Một quá mức huyễn kĩ đạo diễn, một quá mức huyễn diệu chính mình thân thể diễn viên chính, thật sự khiến Rex Reed sinh ra không được bất cứ hảo cảm.

Upload xong bình luận ngắn, lại ở trên blog cấp [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] đánh ra hai khỏa tinh cho điểm.

Rex Reed hi vọng này hai khỏa tinh có thể bám trụ này bộ phim box office, trừ không thích này bộ phim ngoài, còn có đối với Matthew - Horner người này, hắn thật sự thích không nổi.

Mỗi lần nhìn thấy Matthew - Horner, hắn bao giờ cũng là nghĩ đến con lừa mông, cùng với trên mông tao mùi thối.

Chỉ mong [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] box office đại ăn hành, phác chết Matthew - Horner, khiến Matthew - Horner già vị đại ngã, nhanh chóng đạm ra Hollywood, sẽ không bao giờ xuất hiện ở hắn trước mắt.

Đinh đông --

Di động tin nhắn nhắc nhở âm vang lên, Rex Reed vội vàng lấy lại đây, khoảng thời gian này phát đến tin nhắn , khẳng định là hắn tại cụm rạp một vị bằng hữu, cơ hồ mỗi đến có trọng yếu tân phim phát hành, hắn đều sẽ tại lấy đến box office số liệu trước tiên, cho hắn phát tin nhắn thông tri.

So với đại bộ phận tự cho là thanh cao chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân, dám dùng hôn mông con lừa hâm nóng Rex Reed, càng thêm hiểu được thị trường tầm quan trọng, Hollywood dựa vào để sinh tồn cùng phát triển là thương nghiệp ích lợi, bình luận điện ảnh nhân đồng dạng như thế.

Cho nên, hắn phi thường rõ ràng một sự kiện, bình luận điện ảnh nhân ác bình đối chỉ chuyên chú thương nghiệp phát triển Matthew - Horner tác dụng không lớn, chân chính có thể bám trụ Matthew - Horner, không để hắn sự nghiệp càng tiến thêm một bước , là rất kém cỏi box office số liệu.

Rex Reed mở ra tin nhắn, chỉ nhìn một cái,1350 vạn dollar con số, khiến hắn mãn đầu hi vọng cùng ý niệm nháy mắt Thanh Linh.

[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] trước tiên trường box office 1350 vạn dollar, hắn còn có cái gì hảo hi vọng ?

“Ai......”

Mắt nhìn Notebook trên màn hình Blog trang web, kia thiên kém bình đã treo tại mặt trên, Rex Reed chỉ có thể thất vọng thẳng thở dài, đối với điện ảnh thị trường phổ biến quy luật, hắn lý giải tương đối thấu triệt, có như vậy trước tiên trường box office,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] cuối tuần đầu box office khẳng định không kém .

Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp cài lên Notebook màn hình, không lại suy nghĩ này mấy, càng nghĩ càng phiền, nghĩ tiếp, đêm nay buồn bực cũng đừng muốn ngủ .

Los Angeles thiên không vừa tỏa sáng, New York đã tiếp cận đi làm thời gian, Macent đi vào thời đại quảng trường phụ cận một tòa nhà bên trong, đi phòng thay quần áo thay hoàn toàn mới trang bị, xách đạo cụ trường mâu cùng tấm chắn đi đến một gian phòng họp trung, cùng mấy chục danh đồng bạn hội hợp sau, tại một danh để râu quai nón đầu lĩnh mang đội dưới, trùng trùng điệp điệp lái vào thời đại quảng trường.

Này một hàng nhân phổ vừa xuất hiện, lập tức dẫn phát oanh động hiệu ứng, trên quảng trường du khách, đi ngang qua người đi đường, thường niên ở đây đưa tin phóng viên, phân phân quẳng đến hảo kỳ ánh mắt, liên tuần tra New York cảnh sát, đều nhiều nhìn hai mắt.

Macent vốn đang lo lắng cảnh sát xua đuổi bọn họ, chung quy 911 về sau, New York rất nhiều phương diện quản lý đều so phía trước khắc nghiệt rất nhiều, bất quá tuần cảnh chỉ là nhìn nhìn, hoàn toàn liền không quản ý tứ.

Không cần nhân nói rõ, hắn cũng có thể ý thức được, khẳng định là tổ chức bọn họ người đã trước tiên thu phục các loại trình tự.

Nếu không có hậu cố chi ưu, Macent chấn hưng tinh thần, lượng ra hồng áo choàng trong hồng quần lót, cùng các đồng bạn cùng nhau, phi thường có hình hướng kia vài hảo kỳ mọi người triển lãm phát đạt cơ nhục.

Giờ khắc này, bọn họ chính là Sparta !

Macent là kiện thân cuồng nhân, nhưng hắn không có cố định công tác thu nhập, khó có thể chống đỡ kiện thân ngẩng cao phí dụng, vừa vặn một tuần trước, hắn sở tại trung tâm thể hình nhận việc, muốn tìm nhân thủ hỗ trợ, công tác cũng không phức tạp, chính là tại New York tỷ như thời đại quảng trường cùng trung ương công viên đẳng địa khu trang điểm thành [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] trong trailer như vậy hồng quần lót, thù lao tương đương không sai.

Một đội Sparta chiến sĩ vây quanh thời đại quảng trường chuyển một đám, mang đi một số lớn chú ý đám người, có người chạy tới chụp ảnh chung, có người hỏi cụ thể tình huống, còn có người muốn xoa bóp bọn họ cơ nhục......

Rất nhanh, Macent cùng Sparta các chiến sĩ đi đến quảng trường một góc AMG mắt xích rạp chiếu phim, rạp chiếu phim cửa mặt trên, vắt ngang cự phúc [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] áp phích.

Không ít người cứ như vậy bị mang vào rạp chiếu phim trong.

Dừng lại một hồi, bao gồm Macent ở bên trong Sparta các chiến sĩ, lại hành động lên.

Macent phát hiện, đã có phóng viên tại quay chụp bọn họ , hắn còn cố ý xung màn ảnh bên kia vẫy vẫy tay, nghĩ nếu có thể ở TV hoặc là trên báo chí lộ mặt cũng không sai.

Cùng lúc đó, Boston trên đầu đường cũng xuất hiện hồng áo choàng hồng quần lót cộng thêm cơ nhục to lớn Sparta chiến sĩ, còn vừa đúng gặp không thiếu phóng viên.

Hơi chậm một chút, Sparta chiến sĩ thành công chiếm lĩnh Chicago ngàn năm quảng trường.

Toàn mĩ rất nhiều đại hình thành thị trung, đều xuất hiện Sparta chiến sĩ thân ảnh, bọn họ thân hình cao lớn, hình thể cường tráng, lại thêm hồng áo choàng hồng quần lót trang phục, tưởng không hấp dẫn nhân quan chú cũng khó.

Los Angeles Westwood khu, Neborah tự mình mang đội ra trung tâm thể hình, hắn dáng người cùng Matthew xấp xỉ, cố ý từ kịch tổ muốn tới Leonidas nguyên bộ trang bị, lại chuyên môn tìm hoá trang sư thiếp giả râu, nói là muốn qua một phen điện ảnh nam chính nghiện.

Ám kim sắc mũ giáp mang ở trên mặt xác thật rất có thể hù nhân, tiến vào Santa Monica thương nghiệp quảng trường thời điểm, rất nhiều người đều đem hắn nhận sai thành Matthew.

Ngắn ngủi hơn mười phút thời gian, Neborah liền bị biển người bao phủ, trên trăm muốn chụp ảnh chung kí tên fan điện ảnh, đem hắn vây được nước không ngấm qua được.

“Matthew như thế nào xuất hiện ở nơi này?”

Ngực treo TMZ điếu bài trẻ tuổi phóng viên, hỏi bên cạnh niên kỉ hơi lớn đồng bạn,“Đầu khiến chúng ta lại đây, muốn vỗ Matthew a?”

Niên kỉ hơi lớn phóng viên nói,“Đây không phải Matthew, chỉ là rất giống, trên người trang bị cùng phim trung Leonidas cơ hồ một dạng.”

Tuổi trẻ phóng viên điều chỉnh dưới máy quay phim góc độ, để đem sở hữu Sparta chiến sĩ đều chụp xuống đến, biên chụp còn vừa hỏi,“Ngươi như thế nào biết?”

“Bởi vì đầu theo ta nói .” Niên kỉ hơi lớn phóng viên ấn shutter, lại chụp mấy tấm ảnh, nhắc nhở nói,“Động tác mau một chút, chúng ta giữa trưa còn muốn trở về, này mấy buổi chiều liền muốn đăng đi ra.”

Tuổi trẻ phóng viên trong tay không ngừng, ngoài miệng cũng không đình,“Ai tưởng loại này dở chủ ý, khiến này mấy bưu hãn nam nhân chạy đến người nhiều địa phương bán cường tráng.”

Này hai người, một buổi sáng thời gian nơi nào cũng không có đi, liền cùng này đội Sparta chiến sĩ, đẳng tiếp cận giữa trưa rời đi thời điểm, chú ý này mấy Sparta nhân phóng viên đã trước sau đến hơn mười đợt.

Không đến giữa trưa, Sparta nhân xâm nhập USA các loại hình ảnh cùng video liền phân phân xuất hiện ở trên hệ thống mạng, đặc biệt là tại vừa vấn thế mấy cái mạng xã hội, nháy mắt trở thành chú ý tiêu điểm.

[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] tự nhiên mà vậy điên cuồng chiếm cứ các đại giải trí truyền thông cùng trang web đầu bản.

Đồng dạng, tại truyền thông cùng internet bình luận chuyên mục bên trong, về [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] bình luận cũng là nhiều nhất .

Cùng Matthew diễn viên chính đại bộ phận phim như vậy, làm thuần túy thị giác hệ cùng nam chính bán thân thể động tác vi chủ thương nghiệp điện ảnh,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] tại bình luận điện ảnh nhân chỗ đó được đến đánh giá cũng không tốt.

Roger Ebert chuyên mục thậm chí chỉ cho một câu, tựa hồ lười làm đánh giá -- khuyết thiếu nhân văn quan tâm !

The New Yorker chuyên mục bình luận điện ảnh nhân David - Donby thì cho rằng:[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] không có gì khác, không động chủ đề, nông cạn nhạc dạo, khả nghi lập trường, huyết tinh cảnh tượng, cố sự cơ bản không đầu óc...

Cũng không phải sở hữu bình luận điện ảnh người đều cho rằng đây là phim dở, cũng có không thiếu cảm giác phim có chỗ đáng khen.

[ Los Angeles thời báo ] Kenneth - Turan liền cực kỳ tán thành này bộ phim:[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] là bộ dương cương vị mười phần nam nhân tất xem điện ảnh. Khí thế bàng bạc trường hợp, kích tình kích động đối bạch, dùng thị giác cùng màn ảnh rung động khiến ngươi thần kinh. Matthew - Horner biểu hiện ra ngoài cái loại này khí phách khí phái mười phần, cuối cùng một câu hò hét thẳng thấu nhân tâm, hắn biểu diễn sức cuốn hút mười phần, đặc biệt đi đầu xông về phía phô thiên cái địa như vậy Ba Tư quân đội khí thế cùng hình ảnh phi thường rung động, ngoài ra hắn động tác hí trước sau như một xuất sắc, đánh nhau trường hợp càng là sách giáo khoa bàn kinh điển, đi ra hiệu quả là một màn lại một màn duy mĩ bạo lực mỹ học hình ảnh.

Đương nhiên, giống như vậy hảo bình tại bình luận điện ảnh nhân trung cũng không gặp nhiều.

[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] phát hành một ngày sau, lạn cà chua thu thập đến 56 thiên bình luận điện ảnh bóng người bình, chỉ số RT không ra đoán trước nát rữa, mới mẻ độ chỉ có 55%, bình luận điện ảnh nhân chia đều chấm điểm 5.2 phân.

Nhưng này mấy đều ngăn không được David - Ellison tại thứ bảy sớm, hưng phấn xông vào Horner trang viên.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 508: Lần Đầu Tiên

Thứ bảy sớm đi hoa viên rừng cây trong chạy một vòng, trở về sau rửa mặt đổi qua quần áo, Matthew đi vào phòng ăn (nhà hàng) trong, vừa ngồi xuống chuẩn bị hưởng dụng bữa sáng, bên ngoài liền truyền đến dày đặc tiếng bước chân, không đợi quản gia tiến vào thông báo, tóc giống như tổ chim David - Ellison liền vội vã xông vào phòng ăn (nhà hàng).

“Matthew ! Matthew !” Hắn vừa đi vừa gọi, thanh âm rõ ràng có chút kích động, tựa như gặp cái gì hưng phấn sự, không thể cùng người kể ra, lại không thể phát tiết như vậy,“Ta nói cho ngươi một tin tức tốt ! một tin tức tốt !”

David - Ellison tiến vào phòng ăn (nhà hàng), nhìn thấy Matthew không nhanh không chậm ăn điểm tâm, lập tức đi đến hắn đối diện, hai tay chống đỡ bàn ăn, vội vàng nói,“Ngươi còn có thể nuốt trôi điểm tâm?”

Matthew buông xuống dao nĩa, ngẩng đầu nhìn hướng David - Ellison, vị này siêu cấp phú nhị đại tóc loạn được thảm không đành nhìn, khóe miệng hơi hơi run run, mắt bên trong phủ đầy tơ máu, trên mặt mang theo xích triều, hưu nhàn tây trang phía dưới áo len tựa hồ có điểm không đối......

“David......” Matthew chỉ chỉ, nói,“Của ngươi áo len xuyên phản .”

“Cái gì?” David - Ellison cúi đầu nhìn thoáng qua, lại không thèm quan tâm,“Đừng động này mấy ......”

Mắt thấy người này kích động quá mức, như vậy hai tay chống tại trên bàn cơm, thoạt nhìn cũng lao lực, Matthew lại chỉ chỉ bàn ăn đối diện ghế dựa, nói,“Chúng ta ngồi xuống nói hảo sao, David?”

“Hảo ! hảo !” David - Ellison vội vội vàng vàng gật đầu, kéo ra ghế dựa, ngồi ở Matthew đối diện.

Matthew nhìn nhìn hắn, đại khái đoán được David - Ellison vì sao sớm chạy tới, lại cố tình không hỏi, ngược lại nói,“Ăn điểm tâm sao? Muốn hay không thử xem của ta trung thức sớm điểm?”

“Đợi đã !” David - Ellison nâng tay ngăn lại Matthew,“Ngươi đừng nói hảo sao? Có thể hay không nghe ta nói?”

Cũng không quản Matthew có đồng ý hay không, hắn tự mình nói,“Ta từ tối hôm qua rạng sáng ngao đến hiện tại, chính là muốn tìm cá nhân nói chuyện, ta vốn tưởng nửa đêm cho ngươi gọi điện thoại......”

“Ngươi có thể cho ngươi muội muội gọi điện thoại.” Matthew chen vào nói nói.

David - Ellison bất đắc dĩ xòe tay,“Nàng tắt máy !” Hắn nói tiếp,“Matthew, ngươi trước ngậm miệng ! ngươi nghe ta nói.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Nói đi.”

“Ngươi hay không là còn chưa nhìn thấy box office thống kê?” David - Ellison nhìn thấy Matthew này phân bình tĩnh bộ dáng, hỏi.

Matthew lắc đầu,“Ta xem qua.”

David - Ellison trừng lớn hưng phấn ánh mắt, hỏi,“Ngươi liền không cảm giác sao?”

“Có cái gì cảm giác?” Matthew bưng lên sữa đậu nành, uống một ngụm nhỏ, chỉ chỉ David - Ellison,“Giống ngươi như vậy?”

“3850 vạn dollar a !”

Nói ra con số này, David - Ellison kích động liên tục vỗ vài phát bàn ăn,“Chúng ta điện ảnh đệ nhất thiên liền bán 3850 vạn dollar a !”

Matthew buông xuống thịnh sữa đậu nành ly,“Ta biết a.”

“Ngươi có biết hay không này đại biểu cho cái gì?” David - Ellison đột nhiên cất cao thanh âm, vươn ra một căn hơi mang run rẩy đầu ngón tay, chỉ Matthew nói,“Này phá Bắc Mĩ R cấp phiến từ trước tới nay đan ngày box office kỉ lục !”

Matthew vẫn là kia phó bình tĩnh bộ dáng,“Ta biết a.”

David - Ellison thanh âm lại cất cao,“Ngươi có biết hay không này thuyết minh chúng ta điện ảnh Bắc Mĩ cuối tuần đầu có khả năng qua ức?”

Matthew bình tĩnh nói,“Ta biết a.”

“Ngươi...... Ngươi......” David - Ellison nhìn thấy Matthew này phân bình thản bộ dáng, trong lúc nhất thời không biết lại nói cái gì mới tốt.

“Bình tĩnh một chút, David.” Matthew làm ép xuống thủ thế.

Cảm xúc phấn khởi trung, liên tục hỏi nói như vậy, nói nhiều như vậy, David - Ellison cũng hơi chút bình tĩnh một điểm, hỏi,“Ngươi không khẩn trương kích động sao?”

Matthew hơi hơi nhún vai,“Bắt đầu thời điểm, ta với ngươi như vậy, loại sự tình này trải qua nhiều, cũng liền thản nhiên đối mặt .”

Lời này nhắc nhở David - Ellison, hắn thở dài, nói,“Ta như thế nào quên, ngươi thành công số lần quá nhiều, mà ta...... Vẫn là lần đầu tiên.”

Matthew lại mắt nhìn David - Ellison, vừa trên mặt hắn cái loại này cơ hồ bệnh trạng như vậy hưng phấn tiêu tán không thiếu, hỏi,“Áp lực nhỏ một ít đi?”

“Thoải mái , thật thoải mái .” David - Ellison thở dài một hơi,“Ngươi không biết ta hai năm nay áp lực lớn bao nhiêu.”

Matthew xác thật không biết, bất quá có thể nghĩ đến một ít, Ellison gia tộc tiền cũng không phải gió to thổi đến, David - Ellison đến Hollywood đầu tư phía trước, không ai nghe nói qua hắn có bất cứ thành công đầu tư án lệ, tay cầm nhiều như vậy tài chính, lưu thủy như vậy ném tới điện ảnh hạng mục trong, nếu David - Ellison không có áp lực, hắn liền không là nhân loại .

Nếu hắn nhớ không lầm mà nói, David - Ellison so với hắn tuổi còn muốn nhỏ vài tuổi.

David - Ellison ngồi tựa ở trên ghế, nói,“Từ giới giải trí đến giới truyền thông lại đến toàn bộ giới kinh doanh, có bao nhiêu nhân đang chờ xem ta chê cười? Bọn họ hy vọng ta thất bại, sau đó chỉ ta nói, mau nhìn xem, cái kia chính là Larry - Ellison không nên thân nhi tử.”

Matthew không nói gì, lúc này làm một kẻ lắng nghe là lựa chọn tốt nhất, thực ra từ nào đó phương diện đến nói, David - Ellison tình huống, bao nhiêu cùng Sophia - Coppola có điểm tương tự.

“Ta là Larry - Ellison nhi tử !” David - Ellison tiếp tục nói,“Ta thành công là nên ; Thất bại , ném là toàn bộ Ellison mặt.”

Hắn nâng tay lên, hai tay dùng lực từ trên đầu mạt qua,“Còn có ta phụ thân, ngoài miệng hắn không có nói qua, trong lòng lại không xem hảo ta đến Hollywood, cũng đang đợi ta bính đầu rơi máu chảy lại trở về.”

“Cám ơn ngươi, Matthew.” David - Ellison ngẩng đầu nhìn Matthew, phi thường thành khẩn nói,“Cám ơn ngươi đem ta mang vào này hạng mục.”

Nói tới đây, hắn đột nhiên liền nở nụ cười,“Ta khiến tất cả mọi người thất vọng, khiến kia vài chờ xem ta chê cười người đều thất vọng !”

Áp lực, theo tiếng cười tận tình phát tiết đi ra.

Matthew không có để ý hắn, David - Ellison ở mặt ngoài giống vô ưu vô lự siêu cấp phú nhị đại, đối mặt áp lực cùng xoi mói ánh mắt, xa so với bình thường người nhiều hơn nhiều.

Sử dụng hắn nói Sophia - Coppola mà nói, ai khiến hắn là một Ellison đâu.

Tiếng cười đình chỉ, David - Ellison bình tĩnh xuống dưới, nhìn về phía Matthew,“Ta đói bụng, từ tối hôm qua đến hiện tại, thứ gì đều chưa ăn.”

Matthew đem quản gia kêu tiến vào, khiến nàng thông tri phòng bếp, cấp David - Ellison chuẩn bị bữa sáng.

David - Ellison dần dần khôi phục bình thường, cúi đầu nhìn nhìn xuyên phản áo len, nói,“Ta có phải hay không đặc không hình tượng?”

Matthew chăm chú gật gật đầu, sau đó nói,“Đừng quên, ngươi ngồi ở ai đối diện.”

“Ngươi......” David - Ellison chỉ chỉ Matthew, không khỏi cười lên, nói,“Ngươi gã này.”

Hắn lắc lắc đầu,“Điểm ấy ta không có cách nào khác với ngươi so.”

“Tựa như ta không với ngươi so ai có tiền như vậy.” Matthew cũng cười lên,“David, đừng theo ta so ai soái, ngươi sẽ thương tự tôn .”

David - Ellison cố ý nói,“Ngươi tự tin quá .”

Bữa sáng lúc này đưa tới, Matthew chuyển đề tài, nói,“Thử xem đi, xem hay không hợp ngươi khẩu vị.”

Có lẽ là thật đói bụng, David - Ellison cũng không nói tiếp, vùi đầu ăn lên.

Qua một hồi lâu, hắn mới còn nói thêm,“Ta bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, ta không đầu tư I Am Legend, rất xuẩn !”

Matthew không có nói tiếp, lại nhớ tới tại Flags of Our Fathers lần đầu thức thượng lên kế hoạch qua sự tình.

“David......” Hắn chậm rãi mở miệng nói,“Ngươi tưởng tiếp tục theo ta hợp tác sao?”

Cầm lấy khăn ăn sát qua miệng, David - Ellison nhanh chóng suy xét Matthew mà nói, nói,“Hiện tại nào cố ý đầu tư điện ảnh nhân không tưởng với ngươi hợp tác?”

Matthew lợi dụng điểm ấy thời gian, đã đơn giản sửa sang lại phía dưới tự, nói,“Ta có một kế hoạch, khả năng cần đại lượng tài chính, cũng cần ngươi như vậy có thực lực bằng hữu duy trì.”

David - Ellison cũng không giống vừa trong giọng nói biểu hiện ra ngoài như vậy xúc động,“Nói nói xem.”

“Ngươi biết Universal ảnh nghiệp [ Fast and Furious ] hệ liệt sao?” Matthew nhìn thấy David - Ellison gật đầu, nói,“Mấy năm trước thời điểm, ta từng tại đệ nhất bộ lấy đến qua một tiểu nhân vật, sau này bởi vì tấu nam chính Van Diesel......“

David - Ellison chen vào nói nói,“Ngươi đem cái kia đầu trọc tấu ?”

Matthew nhún vai, tiếp tục nói,“Cho nên, ta bị kịch tổ khai rớt. Này bộ phim vỗ ba bộ, cuối cùng một bộ [ Tokyo trôi đi ] box office cùng danh tiếng cực kém, Universal ảnh nghiệp chém rớt này hệ liệt.”

David - Ellison minh bạch Matthew ý tứ,“Ngươi đối với này hệ liệt cảm thấy hứng thú?”

“Ta cho rằng hỗn tạp động tác, đua xe cùng hữu tình điện ảnh, rất có thị trường.” Matthew nói.

Lời này nếu từ người khác trong miệng nói ra, David - Ellison chỉ biết cười nhạt, đua xe có phi cơ kích thích sao?

Nhưng nói lời này là Matthew, một liên tục thành công, từ trong giới đến ngoại giới công nhận tuyển phim phi thường có ánh mắt nhân.

Matthew đến hiện tại mới nói, cũng là bởi vì [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] khẳng định đại lấy được thành công, làm duy nhất nhà đầu tư, David - Ellison không có khả năng không chịu ảnh hưởng.

David - Ellison suy xét một hồi, hỏi,“Matthew, ngươi sẽ biểu diễn sao?”

“Ta tưởng làm này hệ liệt người sản xuất.” Matthew biết vấn đề mấu chốt,“Nếu có tất yếu mà nói, ta có thể trực tiếp tham diễn này hệ liệt.”

“Ngươi tưởng làm như thế nào?” David - Ellison đã tính toán lên, nhưng này đề cập đại ngạch đầu tư sự tình, không đến được tùy ý,“Có hay không cụ thể kế hoạch.”

“Cụ thể kế hoạch còn không có, chỉ là một đại khái ý tưởng, ta đối thương nghiệp hiểu được không nhiều.” Matthew có vẻ phi thường có thành ý,“David, ta cần ngươi như vậy chuyên nghiệp thương vụ nhân sĩ duy trì.”

Hắn cũng không đi vòng vèo, nói,“Ý nghĩ của ta là, chúng ta chờ một lát cùng Universal ảnh nghiệp tiếp xúc một chút, thử xem có thể hay không đem này hệ liệt bản quyền, hùn vốn từ Universal ảnh nghiệp trong tay mua xuống đến, sau đó biến thành chúng ta hệ liệt.”

David - Ellison đột nhiên nói,“Matthew, ngươi không thích hợp ra mặt, ngươi vừa ra mặt, Universal ảnh nghiệp khẳng định sẽ ý thức được này hệ liệt tương lai còn có làm, tuyệt đối sẽ không lại bán cho chúng ta.”

Hắn thở dài,“Ngươi...... Ngươi hiện tại ảnh hưởng quá lớn.”

Matthew cười cười, nói,“Cho nên, ta mới tìm ngươi hợp tác.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 509: Mỹ Học Kỷ Nguyên Mới

Khác không biết, David - Ellison phi thường rõ ràng một điểm, nếu lấy Matthew danh hào đi theo Universal ảnh nghiệp đàm, cơ bản muốn xong đời, một có thể liên tục sáu bảy bộ phim đều siêu cấp đại bán nhân nhìn trúng hệ liệt, Universal ảnh nghiệp sẽ dễ dàng buông tay sao?

Hắn tại Horner trang viên vẫn đợi đến tiếp cận giữa trưa mới rời đi, trở lại Skydance ảnh nghiệp tại Thế Kỷ thành văn phòng, lập tức triệu tập thủ hạ chuyên nghiệp nhân viên đi thăm dò Universal ảnh nghiệp,[ Fast and Furious ], Paul - Walker cùng Van Diesel đám người tình huống, thậm chí riêng dặn dò tìm người nghiệm chứng một chút, năm đó Van Diesel cùng Matthew tại [ Fast and Furious ] kịch tổ đến cùng từng xảy ra cái gì.

Tuy rằng cho rằng cùng Matthew đi, đầu tư phiêu lưu cùng áp lực sẽ nhỏ rất nhiều, nhưng như thế cự đại hạng mục quyết sách, hắn sẽ không nghe người ta nói thượng vài câu, liền theo tùy tiện liền làm quyết định.

David - Ellison muốn trước làm một phen tiền kỳ suy tính, sau đó lại nói mặt khác.

Horner trang viên bên trong, David - Ellison rời khỏi sau, Matthew chuyên môn cho Helen - Hermann đánh một cuộc điện thoại, đem tương quan tình huống nói một chút, muốn cho Helen - Hermann phát động nàng cùng Thiên Sứ trù tính công ty quan hệ, tại Universal ảnh nghiệp bên trong tìm hiểu một phen, mua xuống này hệ liệt bản quyền là thủ tuyển, thật sự không được mà nói, kia liền cùng Universal ảnh nghiệp hợp tác.

Helen - Hermann bên kia không quá lý giải, vẫn là ứng xuống dưới.

Matthew đánh này hệ liệt chủ ý, Van Diesel chỉ là rất nhỏ nhân tố, càng nhiều là hắn biết này hệ liệt phi thường kiếm tiền.

Sau này liên tục vỗ N nhiều bộ, đều tính toán đem xe tiêu đến thiên không đi thiên đoàn, không kiếm tiền mà nói, sớm liền bị chém .

Nếu có thể lấy xuống mà nói, nói không chừng tương lai thật có thể đi thiên không đua xe......

Theo sau, hắn cùng Amanda thông một lần điện thoại, Amanda chuyên môn phái người đưa tới một khối di động phần cứng, mặt trên tất cả đều là từ thiện ngân sách hội thuê làm phim tiểu tổ, tại Phi Châu mấy cái chiến loạn quốc gia cùng địa khu quay chụp nạn dân nhận cứu viện vật tư, cùng với nhận phỏng vấn video.

Trừ đó ra, trong video còn có một ít phỏng vấn Liên Hiệp Quốc quan viên, duy hòa bộ đội binh lính cùng nạn dân thự cao cấp chuyên viên Gutierrez nội dung.

Matthew xem qua sau, thu đến trong két an toàn, Amanda không chỉ cho hắn tống một phần, Helen - Hermann bên kia đồng dạng có một phần.

Helen - Hermann sẽ cùng [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] kịch tổ cùng Warner Bros tiến hành bàn bạc, xác định lúc nào thả ra này mấy video, đối phim có thể có càng tốt tuyên truyền hiệu quả.

Việc này không cần Matthew quá mức phí tâm, thu hảo di động phần cứng, hắn chuyên môn lên mạng nhìn nhìn [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] danh tiếng.

Internet phương diện, này bộ phim IMDB chia đều được điểm từ lần đầu đêm đó 9.7 phân hạ xuống đến 8.6 phân, điểm này Matthew ngược lại là không phải ngoài ý muốn, chung quy lúc ấy chỉ có mấy trăm nhân chấm điểm, hiện tại có vài vạn nhân cho điểm.

Ngoài ý muốn là lạn cà chua mới mẻ độ, chẳng những dấu hiệu vi nát rữa, mới mẻ độ tại công chiếu ngắn ngủi một ngày thời gian sau, thế nhưng chỉ có 52%, bình luận điện ảnh nhân chia đều chấm điểm 5.1 phân.

Bình luận điện ảnh nhân cũng quá không thích này bộ phim .

Phỏng chừng cùng qua lại hắn diễn viên chính mấy bộ phim như vậy,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] bình luận điện ảnh nhân danh tiếng lại muốn cùng box office đảo ngược.

Matthew trải qua nhiều, cũng thói quen , dù sao [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] mục tiêu không phải mùa trao giải.

Diễn nhiều như vậy phim, bị người khen ngợi qua, cũng bị vô số người công kích qua, dần dần cũng liền không như thế nào để ý .

Chỉ cần box office đại bán, thương nghiệp kêu gọi lực không giảm, bình luận điện ảnh nhân nguyện ý cấp kém bình liền theo bọn họ hảo.

Cho nên, hắn rất thản nhiên nhìn nhìn lạn cà chua thượng kia vài đánh thấp phân kém bình.

Này bộ phim bị công kích địa phương chủ yếu tập trung tại Zack Snyder huyễn kĩ cùng hắn này nam chính huyễn diệu dáng người thượng, cố tình này mấy chính là [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] chính yếu bán điểm.

Về phần kém bình trung khuyết thiếu nhân văn tư tưởng, không tôn trọng lịch sử linh tinh , Matthew đều lười xem, này tại Hollywood điện ảnh trung là vấn đề sao?

Hắn ở trên mạng lật xem một hồi, bỗng nhiên phát hiện có một thiên về [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] bác văn xem lượng kinh người.

Bác văn hình như là một phổ thông fan điện ảnh viết .

“Ngày hôm qua, trong công ty chờ họp,BOSS ra ngoài gặp được kẹt xe, chờ hắn khi trở về, nhàn rỗi không có việc gì lật xem nhiều phân báo chí cùng tạp chí, phát hiện có một bộ phim tại phần đông bình luận điện ảnh nhân chuyên mục bên trong ác bình như nước, hội nghị chấm dứt sau, ta chuyên môn đi trên mạng sưu dưới, nhìn thấy tình huống vừa vặn tương phản, fan điện ảnh đối với này bộ gọi là [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] phim giao khẩu khen ngợi.”

“Loại này kỳ quái hiện tượng, gợi ra ta này không dùng thường đi rạp chiếu phim nhân hảo kỳ, hôm nay buổi sáng riêng mua vé đi một chuyến rạp chiếu phim.”

“Này có lẽ là có sử tới nay vận dụng nhiều nhất quần lót đại cơ ngực lỏa nam điện ảnh, nghĩ đến bình luận điện ảnh nhân đánh giá này phim tràn ngập dung tục nhục thể huyễn diệu cùng vô tiết chế huyết tinh trường hợp, thực ra lúc ấy nhìn này ta liền tại đáy lòng tán thưởng: Đến cùng là bình luận điện ảnh nhân, chức nghiệp ! vốn không tưởng xem , nhân gia một câu liền đem ngươi hỏa vén lên .”

“Nhục thể? Còn huyễn diệu? Này bất thành, này tất yếu xâm nhập điều tra !”

“Còn có huyết tinh trường hợp, hơn nữa vô tiết chế? Rất tàn bạo , ta không vào Địa Ngục ai vào địa ngục !”

“Liền như vậy, ôm kiến thức đến cùng có bao nhiêu nhục thể nhiều huyết tinh tâm, ta tiến vào rạp chiếu phim, nhìn tiếp cận hai giờ 300 quần lót nam model đại chiến Ba Tư kim liên quần lót đại đế, cùng ta như vậy nhân nhất định rất nhiều, bởi vì này phiến phát hành đệ nhất thiên liền trở thành ngày đó Bắc Mĩ box office quán quân.”

“Xem xong này phim, ta cảm giác tuy rằng quần lót các nam model lên chiến trường liên quần áo đều không xuyên, rõ ràng lộ nhục cho người ta khảm xác thật vô nghĩa, thế nhưng này phim thực ra một điểm đều không lạn ! dung tục nói, toàn bộ phim mỗi một lên sân nam tính nhân loại đều ít nhất sáu thước Anh, nhất trương anh lãng khuôn mặt thêm một thân bóng loáng tỏa sáng bắp thịt, tại phối hợp không hề có che lấp tân nhất quý kim chúc khảm nạm thuộc da quần đùi, liên đại nhân vật phản diện cái kia phản đồ người quái dị gù lưng bên trên đều vạm vỡ, hơn nữa quần lót kiểu dáng không chút nào hàm hồ......”

“Chúng ta ở trên mạng xem công cộng đài phim truyền hình thời điểm, một mùa mười mấy tập bên trong ngẫu nhiên đổi quần áo tắm rửa một cái lộ tiểu bộ ngực, không tạm dừng không screenshot liên không nhận ra không rõ trong nháy mắt, nhân gia cho ngươi xem hai giờ ! vẫn là ba trăm ! còn đều là xuyên tam giác khố !”

“Ngươi nói việc này nên thấy thế nào?”

“Có cách điệu nói, này phim mỹ học phi thường chi không dung tục, hình ảnh thập phần kiện khang to lớn, sắc điệu như tranh sơn dầu, khai sáng chiến tranh hí mỹ học kỷ nguyên mới. Nam chính chiến đấu trường hợp mỗi một trinh đều là Michelangelo phong cách lực lượng cùng nhục cảm, lại thêm cái kia Ba Tư đại đế một thân kim liên gia kim quần lót tự nhân phi nhân khí tràng, này phiến thoạt nhìn xác thật Sử Thi phái đoàn.”

“Mặc kệ đem người Ba Tư yêu ma hóa như thế nào vô nghĩa, mặc kệ cỡ nào không để ý lịch sử lột Sparta nhân chiến tranh khải giáp chỉ cho phép quần lót tài trợ, mặc kệ huyết tương phun được cỡ nào không gia tiết chế, dũng cảm, trung thành, đoàn kết, bảo vệ quốc gia chủ đề cùng nồng đậm ‘Huynh đệ yêu’ này ngoạn ý bất cứ thời điểm đều sẽ không quá hạn.”

“Dũng mãnh lại quả bất địch chúng, anh hùng bách chiến chết bi tráng khiến ta cúc một phen lão lệ, các nam model cuối cùng chết ở cùng nhau, hình ảnh cực độ rung động, ta trong lòng này tuyệt không là một phim dở.”

Nhìn thấy cuối cùng, Matthew không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, điện ảnh loại sự tình này, cũng không phải nhất ngôn đường, lại càng không là bình luận điện ảnh nhân nói phim dở chính là phim dở, cũng không phải một bộ phận nhân nói hảo phiến chính là hảo phiến.

Quan khán điện ảnh, thực ra là chủng phi thường chủ quan cảm thụ.

Tối điển hình không hơn công nhận quỷ tài Quentin - Tarantino, thích phong cách của hắn fan điện ảnh đều cho rằng hắn phim kinh điển, không thích thì cho rằng hắn chụp đều là siêu cấp đại phim dở.

Liền nói chính hắn, từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, Marvel siêu cấp anh hùng hệ liệt mới ra đến, cảm giác đặc hảo xem, sau này xem nhiều đồng chất hóa nghiêm trọng siêu cấp anh hùng điện ảnh, chẳng những không có hứng thú, ngược lại có chút chán ghét .

Cho dù là Oscar, cũng vô pháp đại biểu tuyệt đại bộ phận nhân, đến nay tại Bắc Mĩ còn có khá nhiều nhân, cho rằng Spielberg [ Schindler's List ] chính là một bộ nói hưu nói vượn siêu cấp đại phim dở.

Hollywood điện ảnh thứ này, trên bản chất cùng mặt khác thương phẩm không có phân biệt, có người thích, sẽ có nhân không thích.

Thích người có thể nói thích, không thích nhân cũng có thể nói không thích, Matthew không thể ngăn cản người khác phát biểu chính mình giải thích, cho nên luôn luôn đều chưa từng ngay mặt đáp lại qua bình luận điện ảnh nhân kém bình.

Nếu làm, hắn liền dám để cho người khác đi nói, nếu dám làm không dám để người nói, kia tính cái gì? Hắn tại Hollywood cũng làm không ra nhất ngôn đường đến.

Phê bình hắn người tẫn có thể phê bình, hắn tẫn có thể làm bộ như nhìn không thấy.

Đương nhiên, phê bình cùng công kích chửi rủa là hai việc khác nhau.

Đóng lại máy tính, Matthew lại nhìn báo chí,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] chiếm cứ giải trí bản, chiếm lĩnh USA Sparta chiến sĩ thưởng chiến không thiếu xã hội tin tức trang.

Này mấy hồng áo choàng hồng quần lót Sparta chiến sĩ, gần nhất một tuần đều sẽ thường xuyên xuất hiện.

Ra này dở chủ ý người là hắn, có lần cùng David - Ellison cùng Zack Snyder thảo luận phim thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, từng nào đó vô lương Thương gia mặt tiền cửa hàng khai trương, thuê một đoàn ** Sparta dũng sĩ âm mưu muốn chiếm lĩnh đế đô, hấp dẫn rất nhiều thị dân vây xem, đối quanh thân trật tự tạo thành cực độ ác liệt ảnh hưởng.

Cảnh sát các thúc thúc tại khuyên bảo không có hiệu quả dưới tình huống, quyết đoán áp dụng cưỡng chế thi thố, cái gọi là “Sparta chiến sĩ”, làm sao có khả năng là hiện đại cảnh sát đối thủ, rất nhanh bị chế phục mang đi, sau này rất nhiều hình ảnh truyền khắp internet.

Dùng Matthew lúc ấy lời đến nói, này bang Sparta nhân tìm chết cũng không chọn địa phương.

Lần này tuyên truyền, Warner Bros cũng có tham dự, bọn họ trước đó đều thu phục bình thường thủ tục, bằng không Sparta chiến sĩ khẳng định không phải tùy tiện liền có thể rút thương xạ kích cảnh sát đối thủ.

Thường xuyên kiện thân nhân, đại bộ phận nội tiết tố bạo biểu, nếu cùng cảnh sát làm ra chút việc đến, đó chính là không phải tuyên truyền phim, phản thành chế tạo phản đối tin tức.

Matthew mặc dù ở trong nhà, nhưng Bella - Anderson không ngừng có tin tức truyền lại đây,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] hết thảy đều rất thuận lợi, trước mắt Bắc Mĩ điện ảnh trên thị trường, căn bản không tồn tại có đầy đủ cạnh tranh lực đối thủ.

Nửa buổi chiều thời điểm, hắn lại tiếp đến Helen - Hermann đánh tới điện thoại, Helen - Hermann mang đến một tin tức tốt, Armani phụ trách thị trường mở rộng cùng tuyên truyền một vị tổng giám, muốn cùng hắn gặp một mặt.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 510: Rất Đáng Gờm

Chủ nhật buổi sáng, một chiếc màu đen xe hơi chạy vào Beverly Hills một điều u tĩnh đường, lái ra không bao nhiêu xa, chậm rãi dừng ở một nhà tư nhân hội sở cửa.

“Chính là này.” Lái xe Donadoni mắt nhìn hội sở đại môn, đối trên phó điều khiển Giovanni - Salvatore nói,“Helen - Hermann ước là nơi này.”

Giovanni - Salvatore gật gật đầu, cởi bỏ dây an toàn,“Chúng ta đi thôi.”

Hắn trước xuống xe, đi đến hội sở cửa, đẳng Donadoni cùng hội sở bảo vệ cửa trao đổi vài câu sau, theo hắn cùng nhau đi vào hội sở đại môn.

“Milan tổng bộ đã quyết định ?” Donadoni hỏi.

“Quyết định .” Giovanni - Salvatore cũng không giấu diếm, nói thẳng,“[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] thứ năm liền tại Italia phát hành , George - Armani tiên sinh nhìn này bộ phim, sau đó cấp ban giám đốc gọi điện thoại, hắn muốn Matthew - Horner.”

Donadoni phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói chuyện,“Từ này hai ngày phản ứng đến xem, Matthew - Horner trở thành người phát ngôn mà nói, hẳn là càng có lợi cho chúng ta mở rộng.”

Giovanni - Salvatore gật gật đầu,“Milan tổng bộ cố ý cùng bản quyền phương liên hệ, muốn mau chóng ký xuống Matthew - Horner, đuổi tại [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] hạ màn phía trước, tại Bắc Mĩ cùng Âu Châu đẩy ra Armani Sparta kỷ niệm khoản.”

“Ý kiến hay !” Donadoni vỗ tay,“Tốt nhất mau một chút.”

Hắn thoáng thả chậm cước bộ, nói,“Từ trước hai ngày Bắc Mĩ box office tình huống đến xem,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] sẽ là năm nay Hollywood điện ảnh tại toàn cầu bạo khoản, Matthew - Horner Leonidas tạo hình, vô cùng có khả năng trở thành ảnh sử kinh điển.”

Đây cũng là Giovanni - Salvatore quan điểm,“Nói vậy, Matthew - Horner muốn đại chúng nhận độ có đại chúng nhận độ, muốn cách điệu cũng có cách điệu.”

“Ân.” Donadoni đầu tiên là lên tiếng, lại nhắc nhở nói,“Matthew - Horner cách điệu không là vấn đề. Đừng quên, hắn vẫn là Mercedes Benz cùng Rolex người phát ngôn, hơn nữa chưa từng có đại ngôn qua mặt khác thấp cấp bậc sản phẩm.”

Giovanni - Salvatore biết này mấy, đây cũng là Armani sẽ đem Matthew - Horner quyển vi người phát ngôn hậu tuyển nguyên nhân chi nhất.

Lựa chọn một đại chúng hoá lại có cách điệu ngôi sao, vốn chính là Armani đã định sách lược, chung quy đây là Armani quần lót đại ngôn, về sau hiệu quả xuất sắc mà nói, lại đề cập cũng là nam sĩ hiệu may, mà không phải Armani cao định.

Cao định không cần đại ngôn.

Đối với Matthew - Horner đại chúng hoá lực ảnh hưởng, từ [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] thượng, Giovanni - Salvatore có đầy đủ nhận tri, này bộ phim phát hành hai ngày thời gian, liền phân biệt lấy đến 3850 vạn dollar cùng 3460 vạn dollar, còn không có thể thuyết minh vấn đề sao?

Phía trước Donadoni lúc này còn nói thêm,“[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] chỉ dùng hai ngày, Bắc Mĩ box office liền đến 7310 vạn dollar, tất đem trở thành Bắc Mĩ đệ nhất bộ tuần đầu box office qua ức R cấp phiến.”

Giovanni - Salvatore nghĩ nghĩ, nói,“George - Armani tiên sinh cấp qua Matthew - Horner một câu lời bình.”

“Úc?” Donadoni đến hứng thú, George - Armani trên cơ bản không thế nào hỏi đến công ty sự vụ, có thể khiến hắn mở miệng đánh giá, phi thường không dễ dàng, hắn không khỏi hảo kỳ hỏi,“Armani tiên sinh nói như thế nào?”

“Matthew - Horner thực không sai.” Giovanni - Salvatore mặt sau giải thích một câu,“Đây là Armani tiên sinh xem qua Matthew - Horner lý lịch sau nói lời nói.”

Donadoni gật gật đầu, không nói thêm gì, George - Armani cấp ra như thế đánh giá, Matthew - Horner khẳng định có bất phàm chỗ.

Hai người rất nhanh đi đến một đống tiểu lâu phía trước, sớm có nhân viên tạp vụ chờ ở trước cửa, dẫn dắt bọn họ vào một gian phòng khách.

Matthew cùng Helen - Hermann so Giovanni - Salvatore sớm đến năm phút đồng hồ, song phương gặp mặt sau, Donadoni đảm đương người tiến cử nhân vật.

Đơn giản hàn huyên qua đi, song phương thẳng vào chủ đề.

Matthew mắt nhìn Giovanni - Salvatore, biết Armani phương diện chủ đạo người là hắn.

Giovanni - Salvatore là lần đầu tiên nhìn thấy Matthew bản nhân, chỉ cảm thấy người này liền cùng tuyên truyền áp phích bên trên như vậy, cao ngất, khuôn mặt kiên nghị, cuồng dã trung lại mang theo thành thục ổn trọng, toàn thân có tràn ngập cái loại này độc thuộc về nam tính dương cương mị lực.

Có lẽ có vào trước là chủ quan hệ, hắn xem qua cái nhìn đầu tiên, liền cho rằng vị này Hollywood ngôi sao phi thường thích hợp Armani phẩm bài định vị.

Đương nhiên, trong đầu nghĩ như vậy, hắn sẽ không nói thẳng đi ra.

Giovanni - Salvatore cười cười, nói,“Horner tiên sinh, chúng ta ý đồ đến nói vậy ngươi đã biết được, Armani có mời ngươi đảm nhiệm phẩm bài người phát ngôn ý đồ.”

Vì mặt sau đàm phán suy xét, hắn nói chỉ là ý đồ, mà không phải quyết định.

“Không thắng vinh hạnh.” Matthew lễ phép khách khí một câu, đồng dạng cười nói,“Armani là ta phi thường thích cao tầng phẩm bài, nếu các ngươi có chú ý mà nói, ta mấy năm gần đây đi trên thảm đỏ sở xuyên lễ phục, toàn bộ đến từ Armani.”

Nói đến nơi đây, hắn ánh mắt không tự giác từ bên cạnh Helen - Hermann trên người thổi qua, cũng minh bạch từ tiến vào nhất tuyến tới nay, Helen - Hermann vì sao đề nghị hắn sở hữu thảm đỏ lễ phục tốt nhất đều xuyên Armani.

Armani đại ngôn hiệp ước, Helen - Hermann rõ ràng kế hoạch rất lâu .

“Lần này ước hẹn, chủ yếu là có chút tình huống ta tất yếu trước đó thanh minh một chút.” Giovanni - Salvatore nhìn qua tương đương thân sĩ,“Armani là nổi danh thế giới phẩm bài, mỗi một lần thương nghiệp hợp tác, đều chủ trương có lợi cho nhau, chúng ta có cùng Horner tiên sinh hợp tác ý đồ, hơn nữa là trường kỳ cùng thắng hợp tác.”

Matthew biết hắn nói chưa nói xong, cũng không xen mồm.

Giovanni - Salvatore thanh âm trầm ổn, lại cực kỳ tự tin,“Vì có thể trường kỳ hợp tác, chúng ta hi vọng ngươi có thể trưởng thời gian bảo trì hiện tại dáng người, ít nhất không xuất hiện đại biến hóa; Nếu đính hôn hoặc là kết hôn, thỉnh trước đó thông tri Armani; Xuất hiện ở công chúng trường hợp thời điểm, trên người quần áo cũng muốn lấy Armani vi chủ......”

Này mấy tiền trí điều kiện cũng không quá phận, thực ra cùng Mercedes Benz cùng Rolex thiết trí điều khoản cùng loại, Matthew nghe một lần, biết nếu hắn không đồng ý này mấy điều kiện, song phương cũng liền không có tiến hành chính thức đàm phán tất yếu.

Matthew cùng Helen - Hermann trao đổi một ánh mắt, nói,“Có thể.”

Giovanni - Salvatore mỉm cười, đứng lên,“Hi vọng chúng ta kế tiếp đàm phán, sẽ có lý tưởng kết quả.”

Matthew không nghĩ tới lần này gặp như thế ngắn ngủi, cũng đứng lên nói,“Ta cũng hi vọng như thế.”

Giovanni - Salvatore trước cùng Helen - Hermann nắm tay, tiếp lại cùng Matthew bắt tay, không có nhiều lời bất cứ lời vô nghĩa, trực tiếp cáo từ rời đi.

Đẳng này hai người đi ra phòng khách, Matthew nhìn thấy cửa phòng đóng lại, đối Helen - Hermann nói,“Ước chúng ta đi ra, là vì nói này mấy a.”

Helen - Hermann tựa hồ cảm giác rất bình thường, nói,“Tổng so trong đàm phán lãng phí thời gian hảo.”

Matthew nhún vai,“Thời gian chính là tiền tài a.” Hắn lầm bầm lầu bầu một câu, ngược lại hỏi,“Helen, ngươi cho rằng Armani có thể cho ta khai bao nhiêu đại ngôn phí?”

“Sẽ không rất cao.” Helen - Hermann hiển nhiên có đủ nhiều lý giải,“Tạm thời chỉ là một quần lót đại ngôn, tối cao không vượt qua 500 vạn dollar.”

Nàng ngồi trở lại trên sô pha,“Lấy xuống quần lót đại ngôn, chỉ là chúng ta bước đầu tiên, kế tiếp còn muốn tranh thủ Armani nam sĩ hiệu may đại ngôn.”

Matthew qua lại đi hai bước, nói,“Chỉ mong giống Benz thuận lợi vậy.”

Helen - Hermann trầm mặc một hồi, còn nói thêm,“Từ từ đến, chúng ta còn có rất nhiều phẩm bài đại ngôn có thể tranh thủ.”

Này ngược lại là thật, giống Tom - Cruise cùng George - Clooney, cơ hồ toàn thân trên dưới đều bị đại ngôn cao tầng thương phẩm sở vây quanh.

Cùng bọn họ so sánh với, Matthew tự nhận là kém xa.

“Đúng, Matthew.” Helen - Hermann bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua sự đến,“Universal ảnh nghiệp cùng [ Fast and Furious ] là sao thế này?”

“Ta liền cảm giác này hệ liệt đi trật .” Matthew chỉ có thể bậy bạ,“Đổi một ý nghĩ, nói không chừng có thể làm thành phẩm bài hệ liệt.”

Helen - Hermann nhíu mày,“Ngươi xác định?”

Matthew lắc lắc đầu,“Loại sự tình này như thế nào có thể hoàn toàn xác định. Ta cùng David - Ellison chào hỏi, hắn có ý định, chúng ta hai tính toán thử xem có thể hay không từ Universal ảnh nghiệp trong tay mua được bản quyền.”

“Phỏng chừng rất khó.” Helen - Hermann ăn ngay nói thật,“Lục đại công ty đơn độc bán đi trong tay phim bản quyền, một năm cũng không tất đều gặp gỡ hai ba lần.”

Đây cũng là Matthew cảm giác khó khăn địa phương, lục đại công ty không phải không có đơn độc bán đi qua phim bản quyền, nhưng số lần quá ít, giá rất cao .

“Thật sự không được liền lấy giá đả động bọn họ.” Matthew cũng tìm không thấy mặt khác hảo biện pháp,“Khiến David - Ellison ra mặt, lần này [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] có thể đại bán mà nói, phỏng chừng trong tay hắn sẽ có càng nhiều tài chính.”

Helen - Hermann gật đầu,“Ta cũng tìm người hỏi một chút, xem Universal ảnh nghiệp bên trong ý đồ như thế nào.”

“Còn có một sự kiện.” Nàng còn nói thêm,“Oprah phát diện đã xác định, gần nhất một tuần sẽ mời ngươi đi Chicago, tham dự Oprah talk show.”

Matthew gật gật đầu, nguyên bản hắn phương diện này muốn tại [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] trước lúc công chiếu tham gia Oprah talk show, bất quá Oprah bên kia lịch phát hành không dời được, dứt khoát bàn bạc ở phim phát hành sau, xem như là ảnh hậu tuyên truyền một bộ phận.

Nàng vừa nói xong, chuông di động tiếng vang lên, Matthew móc ra đến xem liếc nhìn, phát hiện là tại Los Angeles hoành hành ngang ngược Leonidas vương Neborah đánh qua đến, vội vàng ấn xuống nút tiếp nghe, nghe vài câu sau, không biết nên nói cái gì mới tốt.

Không đến nửa phút, Matthew liền treo đoạn điện thoại, đối Helen - Hermann nói,“Ngươi quay đầu liên hệ một chút Elena cùng Wilson luật sư, Los Angeles đầu đường Sparta chiến sĩ ra điểm vấn đề.”

“Làm sao?” Helen - Hermann quan tâm hỏi.

“Có tiểu thâu, tại Beverly trung tâm thương mại trộm đồ chạy trốn, gặp Neborah.” Matthew giải thích nói,“Neborah mặc ta tại kịch tổ quay chụp khi trang bị, hắn dùng tấm chắn đem tiểu thâu tạp nằm sấp xuống , hiện tại Beverly cảnh cục. Elena phái TMZ hai danh cẩu tử vẫn cùng bọn họ đâu, tất cả đều vỗ xuống.”

Helen - Hermann minh bạch Matthew ý tứ,“Ta này liền cùng Wilson luật sư gọi điện thoại, khiến hắn đi một chuyến cảnh cục, hẳn là không có việc gì. Elena bên kia......” Nàng hơi trầm ngâm,“Đây là rất tốt tuyên truyền vật liệu, ta xem có thể hay không khiến nàng áp một chút, phim tuần đầu box office không là vấn đề, ngày mai lại phóng ra đến mà nói, cũng có lợi cho ngày làm việc tuyên truyền hâm nóng.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 511: Liên Phá Kỷ Lục

Thứ hai đi làm thời gian vừa đến, Spike Lee liền đi vào chính mình tại bắc Hollywood phòng công tác, phòng công tác diện tích không lớn, thêm vào cùng một chỗ cũng liền hai gian văn phòng, cùng đại đa số Hollywood ngôi sao cùng đạo diễn danh nghĩa phòng công tác như vậy, đây chính là một cái xác không bao da công ty, chủ yếu là dùng đến trốn thuế cùng làm một ít cá nhân thân phận không có phương tiện sự vụ.

“Buổi sáng hảo, Lý đạo diễn.”

Một danh để tóc vàng nữ nhân cung kính cùng Spike Lee chào hỏi.

Spike Lee đối với nàng nhẹ nhàng gật đầu, đi đến chính mình cửa văn phòng, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói,“Alice, Jackson qua sẽ muốn đến, hắn đến trực tiếp đưa đến của ta văn phòng.”

Tóc vàng nữ nhân biết này Jackson là lão bản người đại diện, lập tức nói, “Vâng, Lý đạo diễn.”

Spike Lee nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Cho ta tìm vài phần hôm nay báo chí.”

“Đã chuẩn bị tốt .” Tóc vàng nữ nhân cũng không phải đệ nhất thiên cấp Spike Lee làm trợ lý ,“Đặt ở trên bàn công tác.”

“Ngươi đi bận rộn đi.” Spike Lee xung nàng khoát tay.

Này phòng công tác chính là xác không, không mấy cái viên công, tóc vàng nữ nhân trừ là trợ lý, còn kiêm điện thoại tiếp tuyến viên chức vụ.

Spike Lee đi vào văn phòng, ngồi ở rộng rãi bàn công tác mặt sau, một ly nóng hôi hổi cà phê cùng vài phần lật đến giải trí trang báo chí, liền thả tại trên bàn công tác.

Hắn phần đỉnh khởi ly uống một hớp lớn cà phê, tiếp ánh mắt chuyển tới này phân [ Los Angeles thời báo ] giải trí trang thượng.

Giải trí bản đầu bản đầu đề là nhất trương bắt mắt hình ảnh, mặt trên nhân hồng áo choàng hồng quần lót, cầm trong tay lợi kiếm xông về phía phía trước.

Spike Lee khẽ cau mày, lại không có quá nhiều tỏ vẻ, tuy rằng người nọ là Matthew - Horner đóng vai Leonidas, nhưng hắn từ [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] Bắc Mĩ ngày đầu box office ra lô sau, liền đoán trước đến hiện tại cục diện.

Ngày đầu gần bốn ngàn vạn dollar box office, lại không có cường lực đối thủ cạnh tranh, lấy không được box office quán quân mới kỳ quái.

Hắn tiếp tục đi xuống xem, hình ảnh bên cạnh là tin tức tiêu đề --[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, tuần đầu phát hành liên phá kỉ lục !

“Liên phá kỉ lục?” Spike Lee niết dưới mũi,“Chẳng lẽ tuần đầu box office thật qua ức ?”

Gần nhất này ba ngày, hắn chung quanh hoạt động, bôn ba liên lạc, kéo đến không thiếu cùng chung chí hướng nhân,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] này bộ phim, trực tiếp quan hệ đến kế tiếp một loạt kế hoạch.

Cứ việc nam chính khiến hắn sinh ghét, vẫn là chịu đựng nhìn xem đi.

“Cuối tuần trước phát hành phim Sử Thi [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] tại Bắc Mĩ box office bảng thượng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, này bộ giảng thuật Hy Lạp trên lịch sử nổi tiếng Thermopylae chi chiến phim dễ dàng khiến đang tại phát hành mặt khác phim thua chị kém em, liền giống như trong phim uy mãnh Sparta dũng sĩ không sợ chống cự xâm nhập Ba Tư đại quân như vậy.”

“Phát hành ngày đầu,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] liền lấy 3850 vạn dollar box office, siêu việt [ Matrix 2: Trọng trang ra trận ] 3720 vạn dollar, sáng tạo tân R cấp phiến đan ngày box office kỉ lục ! đây cũng là Bắc Mĩ điện ảnh thị trường gần với [ Harry Potter cùng chiếc cốc lửa ] phát hành ngày đầu 4011 vạn dollar đệ nhị hảo 11 nguyệt khai họa ngày thành tích !”

“Bất quá,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] xu thế so [ Harry Potter cùng chiếc cốc lửa ] càng thêm vững vàng, thứ bảy cùng chủ nhật phân biệt lại thu 3460 vạn dollar cùng 2995 vạn dollar, lấy 1 ức 305 vạn dollar cuối tuần box office, siêu việt [ Harry Potter cùng chiếc cốc lửa ] 1 ức 268 vạn dollar, sáng tạo Bắc Mĩ điện ảnh thị trường tân 11 nguyệt cuối tuần box office kỉ lục, đồng thời cũng trở thành từ trước tới nay đệ nhất bộ thủ cuối tuần box office đột phá 1 ức dollar đại quan R cấp điện ảnh !”

“Đối mặt [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] cường thế biểu hiện, tiền một tuần box office quán quân, do Clint - Eastwood đạo diễn Flags of Our Fathers thối lui đến vị thứ ba, thứ hai cuối tuần báo thu 621 vạn dollar; Tuần này box office á quân bị 20th Century Fox phát hành [ Borat ] lấy 2645 vạn dollar box office thu nhập chiếm cứ.”

“Không có gì bất ngờ xảy ra, có Matthew - Horner diễn viên chính phim phát hành, Bắc Mĩ điện ảnh thị trường tổng có thể xuất hiện hỏa bạo xem ảnh tăng vọt, tuần này Bắc Mĩ đại bàn so tuần trước mãnh trướng 75%, đạt tới 1 ức 5406 vạn dollar......”

Nhìn thấy nơi này, Spike Lee cầm đi này phân báo chí,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] so với hắn mong muốn còn muốn thành công !

Từ trước tới nay đệ nhất bộ Bắc Mĩ cuối tuần đầu box office qua ức R cấp phiến a !

Về sau có người nghĩ đến này ghi lại, tự nhiên mà vậy liền sẽ nhớ tới này bộ phim diễn viên chính là Matthew - Horner !

Tên hỗn đản này muốn tại ảnh sử thượng lưu danh ......

Spike Lee không khỏi lắc lắc đầu, hồi tưởng một phen, đây là Matthew - Horner liên tục thứ mấy bộ diễn viên chính điện ảnh phòng vé đại bán? Thật sự nhiều lắm, hắn đều nhớ không rõ .

Nguyên bản, hắn còn cảm giác [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] quá mức bạo lực, tàn khốc cùng huyết tinh cảnh tượng, sẽ trở thành box office trở ngại, kết quả này mấy hết thảy không là vấn đề.

Tiếp, hắn tại một khác phân trên báo chí thấy được Matthew - Horner phỏng vấn khi nói lời nói, trả lời chính là phim bạo lực phương diện vấn đề.

“Này bộ phim sở bày ra bạo lực sẽ không khiến bất luận kẻ nào cảm thấy không vui, bởi vì nó chung quy không phải tại một loại làm người ta phẫn nộ phương thức hạ hoàn thành . Mọi người thích này bộ phim, bọn họ đối giàu có sáng tạo tính sự vật là tràn ngập hảo cảm . Theo ý ta đến, một bộ phim lớn nhất thành công chính là thu hoạch người xem danh tiếng, chỉ có người xem tán thành cũng chủ động vi một bộ phim tiến hành tuyên truyền khi, ngươi mới tại chân chính trên ý nghĩa đạt được thành công.”

Spike Lee hướng lên trên đẩy đẩy ánh mắt, lời này nói được phi thường có đạo lý, ngay cả hắn loại này chán ghét Matthew - Horner người đều sẽ không phủ nhận.

Ngẫm lại chính hắn, tại độc lập giới điện ảnh lăn lộn mười mấy năm, phía trước còn có Coppola gia tộc làm trợ lực, cũng không hỗn đến nhất tuyến vị trí. Nếu hắn không phải một người da đen đạo diễn, tiến vào hai mươi mốt thế kỷ Hollywood hoàn cảnh tình thế kịch liệt biến hóa mà nói, cũng sẽ không có hiện tại danh khí.

Thẳng đến năm trước quay chụp [ người trong cuộc ], hắn mới chân chính minh bạch cùng loại đạo lý, sau đó có [ người trong cuộc ] thành công.

Phim có thể tiểu chúng, lại không thể tối nghĩa cùng ra vẻ thâm trầm, vì văn nghệ mà văn nghệ.

Nghiêm khắc nói lên,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] cũng tương đối tiểu chúng, lại dựa vào Matthew - Horner bán thịt cùng đạo diễn huyễn kĩ, chế tạo ra đại chúng hiệu quả.

Spike Lee khép lại sở hữu báo chí, bưng lên ly, một hơi uống sạch còn thừa sở hữu cà phê, có ý niệm thủy chung tại trong đầu bồi hồi,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] hay không sẽ sáng tạo R cấp phiến Bắc Mĩ box office kỉ lục? Trước mắt R cấp phiến box office tối cao The Passion of the Christ năm đó nhưng là cực độ có đủ đề tài tính tác phẩm.

Tiếp theo giây, Spike Lee liền cười,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] không có khả năng có cơ hội như vậy, bởi vì hắn kế hoạch sắp thực thi, nếu hết thảy thuận lợi đường, này bộ phim tất nhiên là cao khai thấp đi kết cục.

Cửa văn phòng bị người từ bên ngoài gõ vang, tóc vàng trợ lý đẩy cửa ra, nói,“Lý đạo diễn, James - Jackson tiên sinh gọi điện thoại tới, hắn đã đến dưới lầu .”

Spike Lee nhẹ nhàng gật đầu,“Khiến hắn lại đây đi.”

Năm phút đồng hồ không đến, một mang kính mắt trung niên người da trắng đi vào Spike Lee văn phòng, hai người đơn giản chào hỏi, liền tiến vào chính đề.

“Ta vừa cùng Jada Smith giới thiệu Naomie Harris thấy một mặt.” James - Jackson đồng thời vẫn là Jada Smith người đại diện,“Theo Naomie Harris theo như lời, Matthew - Horner từng trực tiếp cướp đi nàng tại [ Cướp biển vùng Caribbean ] hai bộ tục tập trung nhân vật, đổi thành người da trắng diễn viên Eva - Green, theo sau nàng cùng Matthew - Horner bạo phát xung đột.”

Spike Lee trong lòng tính toán lên, ngoài miệng hỏi,“Nàng sẽ ra mặt sao?”

James - Jackson hồi đáp,“Naomie Harris đồng ý ra mặt chỉ trích Matthew - Horner dùng không công bình thủ đoạn đoạt đi vốn nên thuộc về nàng nhân vật.”

Nói tới đây, hắn quan tâm hỏi,“Francis - Lawrence cùng Paula Patton bên kia đâu?”

“Yên tâm.” Spike Lee cười cười,“Bọn họ hai không có vấn đề.”

“Chúng ta kế hoạch lớn có thể phát động .” James - Jackson có vẻ tương đương có tin tưởng,“Lấy trong giới hiện nay tình thế, tất nhiên có thể dẫn phát oanh động hiệu ứng, hết thảy thuận lợi mà nói,[ người trong cuộc ] sẽ trở thành mùa trao giải đại đứng đầu. Spike, ngươi cũng sẽ có rất lớn tỷ lệ lấy đến Oscar tốt nhất đạo diễn.”

Hắn tương đương bội phục nhìn Spike Lee,“Có này kế hoạch, chúng ta này mùa trao giải hoàn toàn không cần Coppola gia tộc.”

Spike Lee không có mù quáng lạc quan, hỏi,“Chế tác phương Universal ảnh nghiệp bên kia nói như thế nào?”

James - Jackson mặt hiện bất mãn,“Universal ảnh nghiệp quá mức bảo thủ, bọn họ sẽ không trực tiếp tham dự.” Hắn tiếp còn nói thêm,“Yên tâm, bọn họ không tham dự, ta liên lạc Universal cao quản lại cam chịu chúng ta kế hoạch.”

“Như vậy cũng hảo.” Spike Lee nhẹ nhàng gật đầu.

“Chỉ cần chúng ta bên này thuận lợi.” James - Jackson lúc này còn nói thêm,“Matthew - Horner một phương đến lúc đó mỗi người kêu đánh, Universal ảnh nghiệp gặp có thể có lợi, không cần chúng ta đề nghị, bọn họ cũng sẽ tham dự tiến vào.”

Spike Lee cảm giác người đại diện nói phi thường có đạo lý, hiện tại Hollywood tình thế, hắc nhân không thể xúc phạm, kì thị chủng tộc là tuyệt đối hồng tuyến, một khi có người đụng chạm, tất nhiên biến thành chạy đến trên đường cái chuột.

Hôm nay cự ly mùa trao giải chỉ có ngắn ngủi ba vòng, một lần nữa truy hồi Sophia - Coppola rõ ràng không có khả năng, hắn cùng [ người trong cuộc ] muốn tại mùa trao giải có đầy đủ thu hoạch, tất yếu tìm kiếm mặt khác đường.

Hollywood thức chính trị chính xác không thể nghi ngờ là tốt nhất vũ khí.

Ngày đó hắn nhìn thấy [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] trailer, nhìn thấy Matthew - Horner nộ sát hắc nhân nhân vật, liền sinh ra loại cùng loại ý tưởng, xem qua lần đầu sau, ý tưởng dần dần biến thành kế hoạch, người đại diện cũng đồng ý kế hoạch của hắn, chung quy Hollywood hiện nay tình thế liền đặt ở nơi này, không đi lợi dụng cùng ngu xuẩn có cái gì phân biệt?

Hắn sẽ thứ nhất đứng ra chỉ trích Matthew - Horner cùng [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] có chủng tộc kỳ thị hiềm nghi, sau đó liên can minh hữu theo vào, truyền thông phương diện cũng liên lạc không thiếu, đến lúc đó đem đề tài sao nhiệt, đem Matthew - Horner đẩy đến Hollywood chính trị chính xác mặt đối lập.

Mà hắn, thì sẽ đứng ở chính nghĩa một phương.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 512: Tự Do Đấu Sĩ

Chính trị chính xác đối học viện ảnh hưởng phi thường lớn, Spike Lee rất xác định điểm này, hơn nữa qua lại có quá nhiều ví dụ cũng có thể làm chứng minh, thậm chí gần hai năm mùa trao giải dần dần xuất hiện một loại công nhận thuyết pháp: Nếu ngươi không biết nên vi sang năm mùa trao giải làm nào chuẩn bị khi, kia liền tại kì thị chủng tộc mặt trên nghĩ biện pháp đi.

Nếu hắn có thể đuổi tại đây mùa trao giải bắt đầu phía trước, trở thành một chủng tộc vấn đề vạch trần giả, trở thành một tranh thủ bình đẳng tự do dân chủ đấu sĩ, lại thêm [ người trong cuộc ] này bộ phim bản thân hảo bình độ, lấy học viện đám lão nhân kia phong cách......

Xác thật, hắn không thích Matthew - Horner tên khốn kiếp này, thậm chí có thể nói phi thường chán ghét, đặc biệt là tận mắt nhìn đến Matthew - Horner cùng Sophia - Coppola dắt tay đi vào Tứ Quý khách sạn.

Nhưng hắn còn không về phần đơn thuần vì trả thù Matthew - Horner liền làm ra nhiều sự tình như vậy đến, như vậy làm đích xác bao nhiêu có trả thù Matthew - Horner nguyên nhân ở bên trong, càng nhiều lại là có cự đại lợi ích khả đồ.

Oscar tốt nhất đạo diễn a...... Hollywood các đạo diễn, có mấy cái không tưởng đi sờ sờ kia tòa tiểu kim nhân? Này không chỉ là vinh diệu, còn có thể trực tiếp khiến thù lao phiên lần hướng lên trên trướng.

Trừ đó ra, này vẫn là danh lưu sử sách cơ hội !

Cho đến bây giờ, Hollywood còn không có bất cứ một người da đen đạo diễn có thể lấy đến Oscar tốt nhất đạo diễn tiểu kim nhân.

[ người trong cuộc ] đầu năm nay phát hành, hơn nữa danh tiếng đại bạo sau, Spike Lee liền đối Oscar tốt nhất đạo diễn sinh ra ý tưởng, cho nên mới buông xuống mặt mũi, muốn truy hồi Sophia - Coppola, mượn dùng Coppola gia tộc thế lực cùng nhân mạch mạng lưới quan hệ, đi trùng kích sử thượng đệ nhất hắc nhân tốt nhất đạo diễn.

Về Sophia - Coppola ảo tưởng tan biến sau, hắn nhanh chóng tìm đến thứ hai đột phá khẩu, tại bảo trì một loạt thông thường xung thưởng thủ đoạn đồng thời, lợi dụng dư luận cùng trong giới hoàn cảnh tình thế, vì chính mình tận khả năng nhiều gia tăng kiếp mã.

Chuyện này có nhất định phiêu lưu, nhưng thành công mà nói, lấy được ích đều không thể dùng cự đại đến hình dung, dù cho không thành công, trừ tài nguyên lãng phí ngoài, đối với hắn cũng không tạo thành bao nhiêu lớn thương tổn.

Hắn nhất định sẽ tại Mĩ quốc trên lịch sử lưu lại quang huy một tờ, sẽ trở thành Hollywood hắc nhân đoàn thể lãnh tụ, trở thành toàn mĩ sở hữu Phi Châu duệ đại biểu, thậm chí trở thành toàn thế giới Phi Châu duệ tối cụ độ nổi tiếng nhân chi nhất.

Có như vậy danh, còn dùng vì lợi phát sầu sao?

So với có thể đạt được lợi ích, sở mạo kia điểm phiêu lưu thật không đáng giá nhắc tới.

Spike Lee có thể nhìn thấy này mấy, hắn người đại diện đồng dạng cũng có thể nhìn thấy tương lai khả năng ích lợi, cho nên hoàn toàn tán đồng này kế hoạch.

James - Jackson còn tại giải thích một ít chú ý hạng mục công việc,“Spike, vừa mới bắt đầu nhớ lấy đừng trực tiếp nhằm vào cá nhân, trước lấy điện ảnh đến nói chuyện, sau đó lại khiến người khác xông vào phía trước, đặc biệt là Naomie Harris, nàng đoạn thời gian trước cùng người đại diện giải ước , tạm thời không có trù tính công ty, mau tại Hollywood hỗn không nổi nữa, lúc này mới đồng ý ra mặt, nàng bản thân đầu cũng không rất linh quang.”

“Ta minh bạch.” Spike Lee có vẻ rất trầm ổn,“Mục tiêu của ta đầu tiên là điện ảnh, đẳng dư luận khởi thế, lại chuyển hướng cá nhân, như vậy chúng ta có thể tiến thối tự nhiên.”

James - Jackson đối Spike Lee rất có tin tưởng, tin tưởng nơi phát ra đương nhiên không phải Spike Lee là bao nhiêu xuất sắc đạo diễn, mà là hắn làm người đại diện, thâm thâm biết Spike Lee cho dù là tại Hollywood sở hữu hắc nhân trong, cũng là trường kỳ làm loại này vận động hộ chuyên nghiệp.

Qua lại, không thiếu cùng hắc nhân có liên quan luận điệu, thực ra khởi xướng điểm liền tại Spike Lee nơi này.

Tuy rằng James - Jackson không phải phái tả, cũng không phải là hắc nhân quyền lợi tương đối kiên định người ủng hộ, nhưng Spike Lee cùng hắn chặt chẽ cột vào cùng nhau, hai người ích lợi vui buồn tương quan, Spike Lee có thể đạt được cự đại ích lợi, hắn mới có thể thu hoạch càng nhiều.

Có chút chân thật cái nhìn hắn chỉ biết giấu ở trong lòng.

Tỷ như hắn cho rằng Spike Lee danh khí, cùng điện ảnh bản thân không bao nhiêu quan hệ, hắn có thể ở Hollywood đạo diễn trong, hỗn đến nhất tuyến không đầy, nhị tuyến dựa vào trên vị trí, một là từng Coppola gia tộc hữu hình vô hình chăm sóc, hai là chuyên chú gây chuyện hơn mười năm.

Nhất định muốn khiến hắn đánh giá mà nói, Spike Lee có chút danh tiếng, không phải bởi vì hắn điện ảnh chụp phải có bao nhiêu hảo, mà là bởi vì hắn yêu nháo sự, làm thỉ côn, trừ năm nay [ người trong cuộc ], mặt khác tác phẩm lạn giống cứt chó, cùng này nói là đạo diễn, không bằng nói là đạo diễn đổi nghề làm thỉ côn, chuyên môn lấy chủng tộc nói sự.

Lần này rốt cuộc khiến hắn đãi đến một cơ hội tốt.

Thẳng thắn giảng, James - Jackson không tán thành này mấy, nhưng không tán thành lại không đại biểu sẽ không đi làm.

Chung quy, tại Hollywood thật là sẽ khóc hài tử có nãi ăn a.

NBA đại bộ phận là hắc nhân, bóng bàn cầm giải thưởng bao giờ cũng là người Trung Quốc, cầu lông đại bộ phận là Á Châu nhân, bơi lội rất nhiều người da trắng, Mĩ quốc đại học giáo thụ rất nhiều châu Á, làm IT rất nhiều người Ấn Độ người Trung Quốc, cổ điển âm nhạc lĩnh vực đại bộ phận đàn violon gia đàn dương cầm thêm dàn nhạc chỉ huy gia đều là người da trắng, lưu hành âm nhạc giới đại bộ phận rap ca sĩ đều là hắc nhân, này mấy chẳng lẽ cũng có vấn đề?

Đương nhiên, chỉ cần hắn vẫn là Spike Lee người đại diện, liền vĩnh viễn đều sẽ không nói ra.

Ngược lại sẽ đem hết toàn lực giúp Spike Lee đạt thành mục đích .

Cho nên, James - Jackson lại cố ý nhắc nhở Spike Lee, nói,“Matthew - Horner cùng [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] là không còn gì tốt hơn mục tiêu, học viện hạch tâm tầng sớm đạt thành chung nhận thức, cho rằng Matthew - Horner là một không hề có tiến thủ tâm, không hề có nghệ thuật theo đuổi, một chút không hiểu được tôn trọng Oscar giá trị, mãn đầu chỉ có tiền tài cùng mỹ nữ dung tục người, bọn họ đều không thích Matthew - Horner loại này diễn viên.”

Matthew - Horner tránh nhiều như vậy tiền, lại đối học viện cùng Oscar vắt chày ra nước, bọn họ sẽ thích mới là lạ đâu.

James - Jackson thổ tào qua một câu, còn nói thêm,“[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] loại hình này điện ảnh liền không cần nói, thiên nhiên không chiêu học viện thích, công kích phim cùng Matthew - Horner nhân, cũng dễ dàng cùng học viện đám lão nhân đứng ở trên một đường.”

Spike Lee đột nhiên nói,“Một Matthew - Horner cùng một bộ [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] còn chưa đủ.”

“Ân?” James - Jackson nghi hoặc.

“Ta sẽ đem phân lượng càng nặng nhân kéo vào đến.” Spike Lee rõ ràng sớm đã có ý tưởng,“Ta khó chịu hắn cũng rất lâu .”

Hắn đơn giản cùng người đại diện giải thích một phen, James - Jackson suy xét một phen, tỏ vẻ phản đối, nhưng tại Spike Lee kiên trì dưới, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ trầm mặc.

Jada Smith sự nghiệp không chết không sống, chỉ có thể lấy Smith phu nhân hình thức tồn tại, James - Jackson lớn nhất trông cậy vào vẫn là Spike Lee vị này tự do đấu sĩ.

James - Jackson lại cùng Spike Lee bàn bạc rất nhiều chi tiết phương diện vấn đề, sau đó ly khai Spike Lee phòng công tác, tiếp tục vì cái này kế hoạch đi bôn ba.

Spike Lee thu hảo báo chí, khiến nữ trợ lý lại pha một ly cà phê, ngồi ở bàn công tác màn hình máy tính phía trước.

Tuy rằng năm gần năm mươi tuổi, nhưng hắn vẫn có tại học tập sử dụng máy tính cùng hệ thống mạng, để càng tốt triển khai công tác, tại trên hệ thống mạng đơn giản nhìn xem [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] tương quan tin tức, này bộ phim danh tiếng dứt khoát chính là băng cùng hỏa phân biệt, bình luận điện ảnh nhân một mảnh kém bình, phổ thông fan điện ảnh mạc danh hưng phấn.

Cứ như vậy, Spike Lee tại phòng công tác đợi đến buổi chiều, nửa buổi chiều thời điểm, nghênh đón Hollywood Reporter internet bản một vị phóng viên.

“Ngươi hảo, Lý đạo diễn.”

Đây là một vị ba mươi tuổi xuất đầu hắc nhân phóng viên, hắn cùng Spike Lee nắm tay, nói,“Chúng ta có thể bắt đầu sao?”

Cùng rất nhiều có thể ở Hollywood hỗn xuất đầu nhân như vậy, Spike Lee tại truyền thông phương diện cũng có nhân mạch mạng lưới quan hệ, hơn nữa hắn loại này không có việc gì cũng phải tìm sự danh nhân, cũng là các đại giải trí truyền thông thích nhất loại hình.

Spike Lee cách bàn công tác, đem trước tiên chuẩn bị tốt nhất trương document đẩy đến hắc nhân phóng viên trước mặt, nói,“Chúng ta bắt đầu đi.”

Hắc nhân phóng viên kiếm được Spike Lee đồng ý, đầu tiên là mở ra máy ghi âm, đặt ở trên bàn công tác, tiếp lại móc ra bút cùng bản tử, lúc này mới mắt nhìn document, mặt trên chỉ có mấy vấn đề.

Này mấy vấn đề mới là hôm nay chủ đề, bất quá hắc nhân phóng viên vẫn là hỏi trước chút mặt khác phương diện vấn đề, tỷ như Spike Lee quay chụp [ người trong cuộc ] khi thú sự, có hay không tân tác phẩm kế hoạch linh tinh .

Ngắn ngủi mười phút sau, rốt cuộc đi tới trên chính đề.

“Lý đạo diễn, ta có chú ý tới, ngươi đi tham gia qua [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] lần đầu thức.”

Hắc nhân phóng viên nhìn document thượng vấn đề, lấy chính mình phương thức hỏi,“Này bộ phim cuối tuần đầu box office qua ức, sáng tạo một loạt kỉ lục, ngươi đối xử thế nào hiện tượng này.”

Đáp án sớm liền định ra hảo, Spike Lee ra vẻ thâm trầm, nói,“Này phim đặc hiệu tàm tạm. Mặt khác phương diện liền......”

Hắn lắc lắc đầu, tiếp tục nói,“Xa xem,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] là bộ phim bom tấn, gần xem đây là bộ cực đoan chủ nghĩa trailer. Nó có cường liệt xã hội thuyết tiến hóa Darwin, trong đó bao gồm ưu sinh luận, chủ nghĩa chủng tộc; Mĩ hóa giống đực hình thể, bao gồm đối đồng tính luyến bài xích.”

Này đáp án ra ngoài hắc nhân phóng viên đoán trước, theo bản năng hỏi,“Có thể cẩn thận nói nói sao?”

Spike Lee đương nhiên sẽ nói tỉ mỉ,“Chính nghĩa giả là nhất bang sát khí nhược anh người da trắng nam tử, người người cao lớn anh tuấn, vạm vỡ, dũng mãnh vô địch, quang minh lỗi lạc, phảng phất tìm không thấy bất cứ tì vết, mà bọn họ phản đồ, là nghiêm trọng dị dạng nhân vật. Lại xem xem, làn da ngăm đen Trung Đông nhân, bọn họ ngu muội xấu xí, thần bí tà ác, quốc vương thậm khả năng là song tính nhân.”

Hắc nhân phóng viên lúc này đã ý thức được, chính mình muốn lấy đến đại tin tức .

“Còn có......” Spike Lee cường hành nhịn xuống, không nói thẳng ra danh tự,“Nam chính giết rất nhiều nhân, vì sao cố tình là hắc nhân? Chẳng lẽ hắc nhân đáng chết? Vẫn là nói bọn họ đối hắc nhân có thành kiến?”

Thực ra document thượng chỉ có này một vấn đề, còn thừa toàn dựa vào Spike Lee bản thân phát huy,“Gần nhất Hollywood có chút không tốt lắm gì đó tại ngẩng đầu, không chỉ [ Sparta ba trăm dũng sĩ ], cuối tháng Mười phát hành Flags of Our Fathers cũng có phương diện này xu thế.”

Hắn nâng kính mắt, trịnh trọng nói,“Eastwood chụp này phim trung, không chỉ thụ kỳ nhân không có hắc nhân, chỉnh bộ phim bên trong một cũng không có trọng yếu hắc nhân nhân vật. Tại hắn điện ảnh trung, hắc nhân binh lính liền căn bản không tồn tại, trong phim ngay cả một hắc nhân gương mặt đều nhìn không tới. Hiện tại không phải súc nô thời đại , hắn có biết hay không? Dựa vào cái gì mạt sát hắc nhân quân nhân tại Đệ nhị thế chiến trung cống hiến?”

[ Spike Lee công khai phun Eastwood là chân thật từng xảy ra , phun nội dung cùng ta viết đại khái không sai biệt lắm.]

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 513: Cẩn Thận Một Chút

Tới gần thứ hai chạng vạng, Matthew đuổi hoàn một hồi [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] tại Burbank tuyên truyền thông cáo, ngồi xe phản hồi Thiên Sứ trù tính công ty, hắn tâm tình tương đương không sai, phim chẳng những Bắc Mĩ tuần đầu box office sáng kỉ lục đại bán, tại đồng kỳ phát hành hải ngoại địa khu box office thu nhập đồng dạng không tầm thường.

Bởi [ Sparta ba trăm dũng sĩ ]R cấp phân cấp, cùng Bắc Mĩ đồng kỳ phát hành hải ngoại thị trường không tính nhiều, chỉ có hơn ba mươi , càng nhiều hải ngoại thị trường muốn vãn một đến hai chu mới có thể công chiếu.

Đã phát hành hơn ba mươi quốc gia cùng địa khu, chủ yếu phân bố tại Âu Châu cùng Châu Mỹ Latin, đây đều là Hollywood điện ảnh truyền thống phá giá , bất quá ngắn ngủi vài ngày thời gian,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] liền cuốn đi 5000 vạn dollar trở lên.

Phát hành một tuần,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] toàn cầu box office liền vượt qua 1 ức 5000 vạn dollar.

Đối với một bộ chế tác phí tổn chỉ có 8000 vạn dollar phim đến nói, này hoàn toàn có thể nói là đại lấy được thành công .

Phim thành công, đồng thời cũng đánh mất Armani phương diện cuối cùng một điểm nghi ngờ, bọn họ hôm nay buổi sáng cùng Helen - Hermann tiến hành lần đầu đàm phán, đàm phán so dự đoán muốn thuận lợi, Armani phương diện phía trước cùng hắn gặp mặt, đã đem một ít tiền trí điều kiện xách ra, hắn phương diện này đưa ra yêu cầu cũng không tính rất cao.

Như là loại này đại lời nói phán, trên cơ bản đều có tương đối minh xác cân nhắc tiêu chuẩn, chỉ cần đại ngôn phí dụng chênh lệch không phải đặc biệt đại mà nói, còn lại điều kiện nói đến đến sẽ thuận lợi rất nhiều.

Dựa theo Helen - Hermann thuyết pháp, nhiều nhất không vượt qua một tháng, hắn liền có thể cùng Armani ký xuống chính thức đại ngôn hiệp ước.

Về phần nguyên bản Armani thủ tuyển David - Beckham, Matthew chỉ cùng hắn gặp qua một lần, song phương nhiều nhất cũng chính là nhận thức mà thôi.

Benz xe hơi vừa rẽ lên nam Buena Vista đường cái, di động bỗng nhiên vang lên, Matthew lấy di động ra, nhìn thoáng qua, chuyển được sau cười nói,“Hải, Elaine, còn chưa tan tầm sao?”

Điện thoại bên kia Elena - Boyar thanh âm tương đương nghiêm túc,“Matthew, ngươi nhận thức Spike Lee sao? Hollywood Reporter hôm nay tại bọn họ internet bản thượng phát một thiên Spike Lee phỏng vấn, Spike Lee nhận phỏng vấn khi chỉ trích [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] có hiềm nghi kì thị chủng tộc !”

“Ngươi nói cái gì?” Matthew có điểm hoài nghi chính mình lỗ tai.

“Spike Lee chỉ trích [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] có hiềm nghi kì thị chủng tộc ! hơn nữa điểm đến ngươi !” Elena - Boyar nhanh chóng đem trên blog nội dung thuật lại một lần,“Đồng thời trúng đạn còn có Flags of Our Fathers cùng Clint - Eastwood.”

Matthew đổi chỉ tay cầm di động, vững vàng dưới hô hấp, Spike Lee chỉ trích hắn kì thị chủng tộc?

“Ngươi cùng Spike Lee có mâu thuẫn?” Elena - Boyar hỏi.

“Ân.” Matthew nói đơn giản dưới hai người tại Flags of Our Fathers lần đầu thức thượng xung đột,“Hắn khí thế bức nhân, ta nhịn không được phản phúng vài câu, lại chính là Sophia - Coppola .”

Một người da đen chỉ trích một cái khác phi hắc nhân kì thị chủng tộc, xác thật có chút phiền toái, Matthew cau, hỏi,“Tin tức ở trên mạng internet truyền ra ?”

“Đã có mấy nhà trang web đăng lại ,TMZ cũng muốn đăng lại.” Bên kia Elena - Boyar nhanh chóng nói,“Ta sẽ thích hợp can thiệp TMZ văn chương, khiến lập trường thiên hướng ngươi, bất quá ngươi tốt nhất cẩn thận một điểm, việc này rõ ràng có dự mưu, ta lý giải một chút, không thiếu truyền thông đều tại chuẩn bị phát nhằm vào [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] bình luận.”

“Ta biết.” Matthew gật gật đầu,“Cám ơn ngươi, Elaine.”

Elena - Boyar lại ở trong điện thoại nói,“Không cần khách khí, ngươi tốt nhất trước tiên làm chuẩn bị.”

Matthew lên tiếng, cắt đứt Elena - Boyar điện thoại, sau đó cấp Helen - Hermann gọi điện thoại, tiếp lại liên hệ Bella - Anderson, David - Ellison cùng Zack Snyder.

Loại sự tình này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, xử lý không tốt tương đương phiền toái.

Rất nhanh, Matthew liền đến Thiên Sứ trù tính công ty, gặp được Helen - Hermann.

“Spike Lee khả năng là nhằm vào ta.” Matthew đem ngày đó tình huống đại khái cùng Helen - Hermann nói một lần,“Loại này tự dưng chỉ trích muốn hay không phát thanh minh?”

Helen - Hermann vẫn nhíu mày tự hỏi,“Ta bao nhiêu biết Spike Lee người này, hắn chính là một con chó điên, thường xuyên lợi dụng chủng tộc vấn đề loạn cắn người.”

Matthew kéo ra ghế dựa ngồi vào Helen - Hermann đối diện,“Cho dù có nhân muốn kháng nghị [ Sparta ba trăm dũng sĩ ], cũng nên là Iran nhân, hắn đem chính mình trở thành Iran người?”

“Vẫn là muốn cẩn thận một điểm.” Helen - Hermann phi thường cẩn thận,“Chúng ta trước xem xem tình thế phát triển, ta cuối cùng cảm giác không đơn giản như vậy.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta cũng có loại cảm giác này, phim mở đầu Leonidas xác thật giết chết hắc nhân Ba Tư sứ giả, nhưng nguyên bản chen vào nói tiểu thuyết chính là như vậy, hơn nữa đó là không quan trọng tiểu nhân vật, nếu phim trung ngay cả hắc nhân nhân vật đều không thể tử, đó mới là chân chính điện ảnh Fascis.”

Hắn vừa tự hỏi vừa nói,“Vỏn vẹn bởi vì này chút, Spike Lee liền chỉ trích ta, muốn trả thù ta, trừ gợi ra một hồi nước miếng chiến, không có mặt khác kết quả đi?”

“Ân.” Helen - Hermann hoàn toàn tán thành Matthew mà nói,“Hắn còn công kích Clint - Eastwood cùng Flags of Our Fathers.”

Matthew đối USA lịch sử lý giải cực kỳ hữu hạn, hỏi,“Đảo Iwo thụ kỳ nhân trung không có hắc nhân đi?”

Helen - Hermann phi thường xác định,“Không có.”

Matthew nháy mắt mơ hồ, này Spike Lee đến cùng là cái gì tâm tính? Rõ ràng không có hắc nhân lịch sử? Chẳng lẽ cũng muốn khiến điện ảnh sinh lạp cứng rắn nhấc lên hắc nhân?

Bỗng nhiên, hắn nhớ tới một sự kiện, từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia mạng internet nhìn thấy , mơ hồ nhớ rõ cái kia biểu diễn Tinh Chiến 7 hắc nhân công kích một bộ gọi là [ băng cùng hỏa chi ca ] mĩ kịch, nói sở hữu chủ yếu nhân vật bên trong không có một là hắc nhân, này kịch tổ cùng kịch tập có chủng tộc kỳ thị hiềm nghi......

Lúc ấy liền tùy tiện nhìn lướt qua, cụ thể nói như thế nào quên , đại khái chính là như vậy ý tứ.

Spike Lee tâm tính cùng cái kia hắc nhân phỏng chừng có chút tương tự đi?

Ý nghĩ này chợt lóe mà qua, nhưng Matthew tổng cảm giác sự tình không phải đơn giản như vậy, Spike Lee cùng hắn trực tiếp tiếp xúc qua, người nọ tâm tư khá nhiều, bằng không cũng sẽ không muốn cùng Sophia - Coppola lắp ráp, sẽ chỉ là vì trả thù mà lung tung phun hắn?

Vỏn vẹn như vậy loạn phun mà nói, đối với hắn thực ra không quá lớn ảnh hưởng, chung quy [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] sửu hóa là người Ba Tư, mà không phải hắc nhân.

Theo sau, David - Ellison, Zack Snyder cùng Warner Bros một vị cao quản trước sau đi tới Thiên Sứ trù tính công ty, mấy người thương nghị một phen, quyết định ngày mai do Warner Bros cùng Skydance ảnh nghiệp phát biểu một phần công khai thanh minh, bác bỏ cùng ứng đối Spike Lee chỉ trích.

Trong lúc, Helen - Hermann còn liên hệ Clint - Eastwood người đại diện, Clint - Eastwood đã biết được tương quan tin tức, lão cao bồi niên kỉ tuy rằng lớn, nhưng tính tình hỏa bạo một chút không biến, ngày mai sẽ trực tiếp đánh trả Spike Lee chỉ trích.

Lại nói, Matthew thật sự tưởng không rõ, Spike Lee đến cùng là nghĩ như thế nào , Clint - Eastwood căn cứ lịch sử quay chụp phim, như vậy đều có thể lấy ra đâm tới, dựa theo hắn loại này tiêu chuẩn, chẳng phải là 99% Hollywood phim, đều có kỳ thị hắc nhân hiềm nghi?

Tưởng không rõ thực ra cũng đúng, chung quy hắn không phải hắc nhân, lại càng không lý giải cùng loại Spike Lee người như thế kỳ lạ đại não đường về.

Bất quá, loại này chỉ trích mặc kệ có lý hay không, phỏng chừng cũng không ai cùng Spike Lee này hắc nhân so đo.

Dựa theo Matthew phỏng đoán, Spike Lee không hẳn không có trả thù hắn ý tưởng, nhưng càng nhiều hẳn là mượn [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] cùng hắn nhiệt độ hâm nóng, còn có công kích Clint - Eastwood, lão cao bồi được công nhận tính tình hỏa bạo nhân, khẳng định sẽ cùng hắn cãi nhau, có qua có lại cãi nhau mới có xem điểm, mới có thể hấp dẫn nhân quan chú.

Nhân hồng thị phi nhiều, điện ảnh hỏa bạo đồng dạng thị phi cũng nhiều, mượn hỏa bạo điện ảnh tiến hành hâm nóng, tại Hollywood nhiều đếm không xuể.

Hắn đem ý nghĩ của mình nói nói, Helen - Hermann cùng David Ellison đám người đều cho rằng rất có đạo lý, Spike Lee làm loại này giống như giảo thỉ côn bàn sự cũng không phải một lần hai lần .

Warner Bros vị kia cao quản dẫn đầu rời đi, Zack Snyder theo sau cáo từ, David - Ellison lại nhất thời không có đi.

Hắn ngồi ở Thiên Sứ trù tính công ty phòng khách bên trong, đối Matthew cười nói,“Xem ra ngươi cùng Spike Lee mâu thuẫn rất sâu a !”

Hollywood lời đồn đãi truyền bá tốc độ cực nhanh, huống chi Matthew căn bản là không có làm bất cứ che lấp, đêm đó có không ít người nhìn thấy hắn cùng Sophia - Coppola lên một chiếc xe.

Matthew nhún vai,“Cái gọi là mâu thuẫn, đều là Spike Lee nhất sương tình nguyện, nếu không phải hắn khí thế bức nhân, lần đầu thức thượng ta căn bản sẽ không để ý đến hắn.”

Lúc ấy hắn mấy lần muốn rời đi, đều bị Spike Lee dùng khó nghe mà nói lưu lại, hắn cũng không phải thánh mẫu, bản thân liền không là người tốt, đã có nhân công kích hắn, đương nhiên muốn phản kích.

“Ngươi muốn hay không tìm xem Sophia - Coppola?” David - Ellison đột nhiên đưa ra một đề nghị,“Từ Sophia - Coppola chỗ đó yếu điểm mãnh liêu, chúng ta đi bạo Spike Lee gièm pha.”

“Coi như hết, ngươi ra hết dở chủ ý.” Matthew đối với loại này cho nhau công kích không có hứng thú,“Ta cùng Sophia - Coppola không phải bằng hữu, ngươi cho rằng muốn liền sẽ cấp sao?”

Helen - Hermann vẫn ở bên cạnh gọi điện thoại, lúc này thu hồi di động, chen vào nói nói,“Sophia - Coppola sẽ không đem Matthew coi trọng. Nàng tại nam nữ phương diện tương đối tùy tiện, trong giới có câu về nàng đánh giá truyền lưu phi thường quảng.”

Matthew phía trước liền nghe qua, đại khái có thể đoán được Helen - Hermann nói đến là cái gì.

David - Ellison tiến vào Hollywood thời gian tương đối đoản, không khỏi hảo kỳ hỏi,“Cái gì đánh giá.”

“Mấy cái cùng Sophia - Coppola hợp tác qua điện ảnh nhân nói .” Helen - Hermann rõ ràng đối Sophia - Coppola ấn tượng rất kém cỏi,“Bọn họ nói Sophia - Coppola đối nam nhân duy nhất yêu cầu chính là nhìn hắn hay không có năng lực vì nàng dùng. Muốn tìm nhiếp ảnh sư , nàng liền sẽ tìm nhiếp ảnh sư đến thượng; Muốn tìm điện ảnh diễn viên, liền sẽ tìm ngôi sao diễn viên đến thượng......”

Nàng lời còn không có nói xong, Matthew di động chấn động lên.

Matthew chuyển được điện thoại, Bella - Anderson thanh âm truyền tới,“Mạng internet có mấy cái video, ngươi mau đi xem một chút.”

[ Sophia - Coppola câu kia, đến từ đạo diễn Vincent Gallo.]

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 514: Đánh Chó Xuống Nước

“Ta tham gia qua [ Cướp biển vùng Caribbean: Dead Man's Chest ] thử vai, kịch tổ nguyên bản xác định do ta biểu diễn nữ vu Tia Dalma, liền tại ta muốn cùng kịch tổ ký ước thời điểm, nam chính Matthew - Horner xuất hiện .”

Trong video nói chuyện là một nữ hắc nhân, Matthew đứng ở màn hình máy tính phía trước, mơ hồ cảm giác có chút nhìn quen mắt.

Helen - Hermann cùng David - Ellison phân biệt đứng bên cạnh hắn, hai người cái gì cũng không có nói, tiếp tục nhìn này video.

Nữ hắc nhân tại video bên trong nói,“Matthew - Horner khiến kịch tổ đá ta ra cục, sau đó thay người da trắng diễn viên Eva - Green, kết quả cuối cùng mọi người đều thấy được, ta này hắc nhân diễn viên vứt bỏ nữ vu nhân vật, Eva - Green trở thành đóng vai nữ vu diễn viên......”

Video không lâu, cũng liền vài phút thời gian, rất nhanh liền kết thúc.

“Ngươi nhận thức nàng?” David - Ellison hỏi Matthew.

Trải qua lúc này, Matthew dần dần nghĩ tới, nói,“Hẳn là nhận thức.”

Helen - Hermann nói tiếp nói,“Nàng gọi Naomie Harris, lúc ấy có người đem nàng đề cử đến [ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ, kịch tổ cũng xác thật cố ý khiến nàng biểu diễn Tia Dalma, nhưng ta khiến Matthew hỗ trợ đề cử Eva - Green.”

Matthew gật gật đầu,“Đúng, sau này ta liên hợp Keira - Knightley hướng kịch tổ đề cử Eva - Green, kịch tổ cho chúng ta hai mặt mũi, liền dùng Eva - Green thay đổi rớt Naomie Harris.”

David - Ellison nghi hoặc,“Nàng nói đều là sự thật?”

Matthew nhún nhún vai,“80% là sự thật.”

“Nữ nhân này sau lưng hẳn là có người chỉ điểm.” Helen - Hermann lúc này nhíu mày nói,“Nàng lời nói không có một câu trực tiếp chỉ trích kì thị chủng tộc, nhưng khiến ngươi xem sau liên tưởng đến chuyện thứ nhất, chính là Matthew có hiềm nghi kì thị chủng tộc.”

David - Ellison qua lại đi một bước, hỏi,“Lúc này xuất hiện như vậy chỉ trích, hay không sẽ cùng Spike Lee có liên quan.”

Matthew ngược lại là rất bình tĩnh,“Rất khó không để nhân liên hệ cùng một chỗ.”

“Tám thành có liên quan.” Helen - Hermann vừa mới dứt lời, Matthew thu đến Bella - Anderson phát tới được một tin nhắn.

Tin nhắn nội dung vẫn là cùng video có liên quan, Matthew ở trên máy tính mở ra video, truyền phát đi ra, trong video người là Paula Patton.

Này đồng dạng là thẳng chỉ Matthew video, Paula Patton sinh động như thật miêu tả Matthew như thế nào can thiệp I Am Legend tuyển diễn viên, khiến nàng vứt bỏ sắp tới tay nữ phụ.

“Ta không biết vì cái gì sẽ biến thành hình dáng này, cũng không rõ ràng Matthew - Horner vì cái gì muốn giúp Alexandra - Daddario cướp đi nguyên bản thuộc về ta nữ phụ, chẳng lẽ vỏn vẹn bởi vì ta là một người da đen, Alexandra - Daddario là một người da trắng?”

Này hai người chỉ trích, lại thêm Spike Lee ngôn luận, tại trên hệ thống mạng hất lên sóng to gió lớn, cứ việc vào lúc ban đêm Matthew cùng Helen - Hermann làm rất nhiều công tác, nhưng ngày hôm sau này dòng ba đào vẫn là xuất hiện ở báo chí cùng đài truyền hình đẳng phần đông truyền thống truyền thông bên trên, hơn nữa ảnh hưởng phạm vi còn không tiểu.

Theo sau, lại có nhân đứng ra bạo liêu, có mấy cái cái gọi là [ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ cùng I Am Legend kịch tổ biết chuyện nhân sĩ bạo liêu xưng, Matthew không thích hắc nhân diễn viên, tại đây hai kịch tổ nội là người người đều biết sự tình, nói Matthew chẳng những khiến kịch tổ sa thải hai vị hắc nhân nữ diễn viên, còn tại trong kịch tổ xa lánh mặt khác hắc nhân viên chức......

Tuy rằng Warner Bros cùng Disney ảnh nghiệp, cùng với [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] kịch tổ, I Am Legend kịch tổ cùng [ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ trước sau công khai bác bỏ tin đồn, tỏ vẻ lựa chọn diễn viên là kịch tổ quyết định, cùng Matthew quan hệ cũng không lớn, cái gọi là màu da quyết định diễn viên giả dối hư ảo, càng có kịch tổ hắc nhân viên chức đứng ra nhận phỏng vấn, thuyết minh căn bản không có nhận đến Matthew xa lánh, nhưng này dòng sóng gió không chỉ không có tiêu tán, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng.

Francis - Lawrence tiếp phóng viên phỏng vấn, chỉ trích Matthew bởi vì hắn kiên trì sử dụng hắc nhân diễn viên, mà đem hắn xa lánh ra I Am Legend kịch tổ.

Mỗ không biết tên hắc nhân diễn viên nhảy ra hô to, năm đó quay chụp [ Vua Bọ Cạp ] thời điểm, tại trường quay tao ngộ qua Matthew nhục mạ......

Mỗ hắc nhân biên kịch đối truyền thông nói Matthew cưỡng chế sửa chữa kịch bản, yêu cầu giảm bớt hắc nhân nhân vật vai diễn, gia tăng người da trắng nhân vật vai diễn......

Chỉ dùng hơn một ngày thời gian, chỉ xem chỉ trích cùng trên truyền thông tin tức, Matthew hoàn toàn có thể bị California pháp viện lấy “Kì thị chủng tộc tội” Ném vào trong ngục giam .

Matthew phương diện này đương nhiên sẽ không ngồi xem, Helen - Hermann cũng làm người phát ngôn, công khai phát biểu một phần bác bỏ tin đồn thanh minh, hiệu quả lại không phải rất tốt.

Này vài năm, hắn sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tại hắn đi thuận gió lộ thời điểm, truyền thông tựa hồ đều tại xướng tán ca, Matthew có thể có hôm nay thanh danh cùng địa vị, cùng đại đa số truyền thông cố ý vô tình tạo tinh ít nhiều có chút quan hệ.

Tạo tinh không thể nghi ngờ là giải trí truyền thông tối vui làm sự tình chi nhất, bởi vì có thể hấp dẫn độc giả, tranh thủ chú ý, tạo tinh sau hủy tinh đồng dạng là bọn họ tối vui làm sự chi nhất.

Đương đem một minh tinh bưng đến nhất định độ cao khi, lại lấy đại lượng phản đối tin tức đem hắn hủy đi, trong đó có khả năng sinh ra tin tức giá trị có thể nghĩ.

Điển hình nhất không hơn Tom - Cruise.

Đương thuận buồm xuôi gió Matthew mắt thấy tao ngộ cự đại ngược gió, tựa hồ liền muốn biến thành chó rơi xuống nước thời điểm, rất nhiều truyền thông không ngại chuyển biến lập trường, gia nhập đến ngược gió trận doanh trong, chạy tới dùng lực đạp lên hai chân.

Đối thủ rõ ràng sớm có chuẩn bị, làm cho bọn họ bên này ít nhiều có chút trở tay không kịp.

“Horner tiên sinh, hiện tại có phần đông Hollywood trong nghề nhân sĩ chỉ trích ngươi đối hắc nhân diễn viên cùng hắc nhân viên chức có chủng tộc kỳ thị hành vi, đây là thật sao?”

Thiên Sứ trù tính công ty cửa, Matthew vừa xuống xe, liền bị mười mấy tên phóng viên đoàn đoàn vây quanh lên.

Hắn cùng Helen - Hermann sớm có chuẩn bị, chẳng những gia tăng bên cạnh bảo tiêu số lượng, Thiên Sứ trù tính công ty cũng có chuyên môn ứng đối phóng viên cẩu tử bảo vệ cửa.

Hơn mười danh bảo tiêu cùng bảo vệ cửa vây thành một vòng tròn, chặt chẽ đem Matthew bảo hộ lên.

Phóng viên các cẩu tử không thể tiếp cận Matthew, lại không gây trở ngại bọn họ hỏi.

“Matthew, đối với gần nhất trên truyền thông có liên quan ngươi có hiềm nghi kì thị chủng tộc đưa tin, ngươi thấy thế nào?”

“Làm một công chúng nhân vật, Matthew - Horner ngươi kỳ thị hắc nhân, không cảm thấy xấu hổ sao?”

Từ nhất chúng hỗn độn thanh âm trong, nghe đến câu này, Matthew quay đầu nhìn thoáng qua, đó là một người da đen phóng viên.

“Ngươi có hay không sẽ như vậy rời khỏi Hollywood?”

“Matthew - Horner, đưa tin đều là thật đi......”

Đủ loại vấn đề từ phóng viên cẩu tử trong miệng ném tới, có chút thậm chí phi thường khó nghe, chẳng sợ toàn bộ sự kiện còn dừng lại tại có hiềm nghi giai đoạn, cái gọi là kỳ thị chỉ là từ vài người nào đó trong miệng nói ra, lại không có bất cứ chứng cớ, mấy gia hỏa này cũng khẩn cấp tưởng đem Matthew đinh đến trên sỉ nhục trụ.

Matthew không đáp lại bất cứ vấn đề, hiện tại cũng không có trả lời tất yếu, hắn phía trước đã khiến Helen - Hermann phát biểu một phần công khai thanh minh, bác bỏ kia vài công kích hắn ngôn luận, nhưng tác dụng có chút ít còn hơn không.

Thực ra hắn có thể nhìn ra truyền thông hành nghề giả tâm tính, hơn nữa cùng Elena - Boyar vẫn duy trì liên hệ, hiện tại dưới loại tình huống này, hắn không phải kì thị chủng tộc phần tử, đối giải trí truyền thông đến nói giá trị không lớn, nếu hắn thật kì thị chủng tộc, kia sẽ trở thành dẫn bạo toàn mĩ nhiệt điểm tin tức.

Đại bộ phận giải trí truyền thông sẽ lựa chọn nào một mặt có thể nghĩ.

Trốn ở phía sau màn nhân, e rất lý giải truyền thông loại tâm tính này.

Tại bảo tiêu hộ vệ dưới, Matthew vào Thiên Sứ trù tính công ty, ngắn ngủi hai ngày thời gian, hắn bị phóng viên như thế vây công đã là vẻ bình thường .

“Việc này sau lưng hẳn là Spike Lee.”

Helen - Hermann trong văn phòng, Matthew bên này đoàn đội nhân vật cơ bản đến kỳ, Helen - Hermann nói,“Hẳn là do hắn tổ chức xâu chuỗi, sau đó khởi xướng , cùng loại sự kiện Spike Lee phía trước làm qua, nhưng lần này quy mô lớn nhất.”

Matthew gật gật đầu, nói,“Ta xem thường Spike Lee.”

Elena - Boyar lúc này nói tiếp nói,“Căn cứ của ta lý giải, truyền thông phương diện tình huống không quá lạc quan, rất nhiều giải trí truyền thông đều chuẩn bị đem ngươi xem như thứ hai Tom - Cruise, mà chủng tộc vấn đề xa so Tom - Cruise tín ngưỡng vấn đề nghiêm trọng nhiều.”

“Nhưng Matthew không có đề cập kì thị chủng tộc a.” Amanda nói tiếp nói.

Helen - Hermann nhìn Matthew liếc nhìn, ở đây mọi người, cũng chỉ có nàng mơ hồ có thể đoán được Matthew nào đó ý tưởng, nhưng nàng đồng dạng biết, Matthew luôn luôn liền không có biểu hiện ra ngoài, kia vài ý tưởng vỏn vẹn chính là dừng lại suy nghĩ pháp trên phương diện.

“Ta tại bất cứ thời gian cùng bất cứ trường hợp......” Matthew đối với này điểm phi thường tự tin,“Chưa từng có kỳ thị qua bất luận kẻ nào.”

Hắn hướng đến biết nặng nhẹ, luôn luôn liền không có lung tung nói lung tung làm.

Nếu nhất định muốn nói ngôn ngữ hoặc là trên hành vi kỳ thị qua người nào mà nói, cũng chỉ có Keira - Knightley ngực .

Helen - Hermann hỏi Wilson luật sư,“Pháp luật phương diện đâu?”

Wilson luật sư nói tiếp nói,“Ta sẽ cho bọn họ phát luật sư hàm, nhưng hiệu quả ngươi biết ......”

Bella - Anderson chen vào nói nói,“Chúng ta trừ kia phân thanh minh, không lại làm mặt khác sao?”

“Làm, đương nhiên làm.” Amanda đột nhiên nói,“Chúng ta......”

Tiếp, nàng chú ý tới Helen - Hermann ánh mắt, ngậm miệng.

Helen - Hermann lại nói,“Chúng ta cùng Oprah có ước, nguyên bản muốn lên nàng talk show, buổi sáng ta vừa liên hệ qua nàng, Matthew ngươi muốn làm tốt bị làm khó dễ chuẩn bị.”

Nàng xem đến Matthew gật đầu, còn nói thêm,“Ta sẽ tiếp tục cùng nàng câu thông, mau chóng lấy hiệp ước tình thế định ra đến.

Cùng lúc đó, còn có người muốn gia nhập trận này ra sức đánh chó rơi xuống nước hành động trong đến.

“Will, này xác thật là cơ hội.”

Santa Monica một đống trong hào trạch,C+ đại bài người đại diện Kevin - Hovien khuyên bảo chính mình cuối cùng hộ khách Will - Smith,“Nhưng theo ta lý giải, Matthew - Horner cùng Helen - Hermann không phải đơn giản nhân vật, đến hiện tại trừ một phần công khai thanh minh, cái gì cũng không có làm, có điểm không bình thường.”

Hắn trịnh trọng nói,“Chúng ta muốn cẩn thận.”

Will - Smith nhẹ nhàng gật đầu,“Ta biết. Cho nên ta tính toán khiến Jada ra mặt, như vậy ta tiến có thể nhân cơ hội hung hăng đạp Matthew - Horner một cước, lui có thể lưu đủ đường sống. Hơn nữa, mùa trao giải liền muốn đến, ta năm nay kia bộ [ The Pursuit of Happyness ], mục tiêu chi nhất liền là Oscar.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 515: Mấu Chốt Chứng Cứ

Mùa trao giải, một đối tuyệt đại đa số Hollywood ngôi sao tràn ngập mạc danh lực hấp dẫn đặc thù mùa, cho dù là Will - Smith như vậy thương nghiệp cự tinh cũng vô pháp ngoại lệ.

“Ngươi là nói......”

Làm một người da trắng người đại diện, Kevin - Hovien phía trước không có tưởng nhiều như vậy, nhưng hắn dù sao cũng là đến từ C+ đại bài người đại diện, nghe được Will - Smith mà nói, lập tức nhận đến xúc động,“Mượn cơ hội này, lợi dụng......”

Hắn siết quyền đầu, đặt ở bên miệng ho khan một chút, có vài lời từ hắn trong miệng nói ra, xác thật tương đối mẫn cảm, tạm dừng một hồi, gật đầu nói,“Xác thật, này đối với ngươi tại mùa trao giải sẽ hình thành tương đối có lợi ngoại bộ điều kiện.”

Will - Smith kéo ra bàn trà ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một phần đóng dấu giấy, giao cho Kevin - Hovien,“Đây là ta khiến Jada chuẩn bị nói lời nói, chủ yếu là vì chế tạo thanh thế, thuận tiện đạp một chút Matthew - Horner, coi như là đối với hắn cướp đi I Am Legend nam chính một điểm đáp lại.”

Kevin - Hovien cầm lấy đến xem liếc nhìn, gật gật đầu,“Có mấy cái địa phương dùng từ muốn cẩn thận, có bút sao? Ta giúp ngươi sửa một chút.”

Will - Smith từ cái kia trong ngăn kéo lấy ra bút, đưa cho Kevin - Hovien, hỏi,“Ngươi cảm giác đâu?”

“Đi làm hảo, hẳn là có thể gợi ra rất nhiều người hưởng ứng.” Kevin - Horner biên cải biến vừa nói,“Công kích Matthew - Horner mà nói tận khả năng hàm súc, tại sự tình không có định tính phía trước, muốn nắm giữ hảo trong đó độ, ngươi ngàn vạn không cần tự mình lên sân, bằng không cứu vãn đường sống liền nhỏ.”

“Ta minh bạch.” Will - Smith nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên sớm có suy xét,“Nếu sự tình có phản chuyển, ta tự mình ra mặt giải thích, nói ta không biết liền là, dù sao tất cả mọi người biết Jada...... Ân, miệng có điểm đại.”

Kevin - Hovien đem đóng dấu giấy giao cho Will - Smith,“Ngươi xem xem đi.” Tiếp hắn lại đáp lại Will - Smith mà nói,“Biện pháp này không sai, có thể.”

Will - Smith tiếp nhận đóng dấu giấy, nhìn lên.

Kevin - Hovien đứng lên cáo từ, nói,“Ta đi liên lạc truyền thông.”

Cơ hồ là tại cùng một thời khắc, một người da đen con lai đỉnh sáng sủa đầu trọc, đi vào tây Hollywood một gian quán cà phê, muốn một ly Latte sau, mở ra trong tay báo chí nhìn lên.

Nhìn thấy giải trí bản thời điểm, đầu trọc bỗng nhiên cười, giải trí bản đầu bản đầu đề phía trên nhân hắn nhận thức, một từng bị hắn khai ra kịch tổ tiểu diễn viên, bất quá đối phương hiện tại đã là đại minh tinh .

Đáng tiếc, vị này đại minh tinh gần nhất chọc cự đại phiền toái, lấy Spike Lee cầm đầu một đám hắc nhân diễn viên, đều tại chỉ trích hắn có hiềm nghi kì thị chủng tộc.

“Ngươi cũng có hôm nay a......”

Lải nhải nhắc một câu, đầu trọc không tự giác sờ sờ ngực, nhớ tới vài năm trước tại trường quay bị đánh kia một quyền, tựa hồ đến hiện tại còn ẩn ẩn phát đau.

Tại trường quay, hướng đến chỉ có hắn Van Diesel bully nhân phân, nơi nào có người khác bully hắn đạo lý?

Kia một quyền, cái kia Matthew - Horner, cho tới bây giờ hắn còn rõ ràng nhớ rõ.

Nhân viên tạp vụ đoan Latte lại đây, Van Diesel uống một ngụm nhỏ, tiếp tục nhìn báo chí.

“Matthew - Horner kì thị chủng tộc xác định không thể nghi ngờ, bản báo lấy đến mấu chốt chứng cớ !”

Van Diesel cầm trong tay là một phần tiểu báo, không phải [ Los Angeles thời báo ] linh tinh đại báo, tin tức tự nhiên là như thế nào hấp dẫn nhân viết như thế nào.

“Thật có mấu chốt chứng cớ?”

Nhìn thấy nơi này, Van Diesel hảo kỳ, giống hắn loại này tự nhận là lão tử thế giới đệ nhất, toàn vũ trụ đều phải vây quanh lão tử chuyển nhân, như thế nào sẽ quên Matthew - Horner, như thế nào sẽ không tưởng nhìn thấy cái kia hỗn cầu xong đời.

Hắn ánh mắt tiếp dời xuống, thấy được báo chí cái gọi là chứng cớ.

“Tỉ mỉ cân nhắc Matthew - Horner kết giao qua nữ nhân cùng với hắn từng truyền chuyện xấu nữ nhân, từ Britney - Spears đến Charlize - Theron, lại từ Jessica - Alba đến Adriana - Lima, trong đó không có một người da đen nữ tính......”

Báo chí còn nhất nhất đăng ra Britney, Scarlett Johansson, Rachel - McAdams, Eva - Green, Jessica - Alba cùng Charlize - Theron đợi sở hữu cùng Matthew - Horner từng truyền chuyện xấu nữ tinh hoặc là người mẫu ảnh chụp, trừ Jessica - Alba cùng Adriana - Lima làn da có điểm hắc ngoài, mặt khác tất cả đều là người da trắng.

“Làm một điển hình Hollywood thức hoa hoa công tử, Matthew - Horner thế nhưng chưa cùng bất cứ một người da đen nữ tính kết giao qua, đây không phải kì thị chủng tộc lại là cái gì?”

Nhìn thấy nơi này, Van Diesel trong miệng cà phê thiếu chút nữa phun ra đến, này phân tiểu báo vì hâm nóng thật sự rất cố gắng a, nếu này cũng coi như kì thị chủng tộc, toàn mĩ có bao nhiêu nhân không kì thị chủng tộc?

Hắn lắc lắc đầu, dù cho xem Matthew - Horner rất khó chịu, lại cũng cho rằng này tiểu báo hoàn toàn là tại nói hưu nói vượn.

Van Diesel khép lại báo chí, gọi tới phòng ăn (nhà hàng) nhân viên tạp vụ, móc ra tiểu phí, khiến hắn tìm một phần Hollywood Reporter lại đây.

Lật đến giải trí bản, lập tức thấy được Spike Lee trên diện rộng nửa người đặc tả, lại nhìn tương quan tin tức nội dung, nguyên lai là Spike Lee lại phát biểu một phần công khai thanh minh, hô hào toàn Hollywood chống lại kì thị chủng tộc, hô hào Hollywood các đại công ty sản xuất phim cùng người sản xuất không cần cấp kia vài có hiềm nghi kì thị chủng tộc nhân công tác cơ hội, khiến có hiềm nghi kì thị chủng tộc phạm tội phần tử triệt để từ trong giới biến mất.

Tựa hồ dư luận đối Matthew - Horner phi thường bất lợi a.

Gần nhất mấy ngày này, Van Diesel nhìn đại lượng về Matthew - Horner đưa tin, Matthew - Horner giống như là mấy năm trước Tom - Cruise như vậy, đang tại bị từ truyền thông đến nghiệp nội khá nhiều nhân công kích, nhưng hắn già vị cùng tài nguyên so không được thâm thực trong giới hơn hai mươi năm Tom - Cruise, xúc phạm cũng là càng thêm nghiêm trọng vấn đề, nói không chừng sẽ trở thành thứ hai Mel Gibson.

Nếu cái kia hỗn cầu không hí khả chụp, nhất định rất thú vị đi? Lúc này không đi hung hăng đạp lên mấy cước, còn muốn đợi đến lúc nào?

Van Diesel tự phó cũng là đại minh tinh, nói ra lời có thể ảnh hưởng rất nhiều người cùng rất nhiều truyền thông.

Cho nên, hắn rời đi quán cà phê, lập tức liên hệ một quen biết truyền thông phóng viên, chuẩn bị phát biểu một phen đối Matthew - Horner có hiềm nghi kì thị chủng tộc cái nhìn.

Lại là một ngày qua đi, cuộn trào mãnh liệt dư luận phong trào chẳng những không có chậm lại, ngược lại càng thổi càng lớn, Spike Lee liên tiếp phát biểu hai phân công khai thanh minh, mục tiêu thẳng chỉ Matthew.

Có chút không biết từ nơi nào toát ra đến hắc nhân lâm thời diễn viên, cũng không ngừng ở trên truyền thông công kích Matthew, hơn nữa người có tâm điều tra mà nói, những người này đúng là Matthew diễn viên chính trong kịch tổ đãi qua.

Nhất trương có kế hoạch có dự mưu vô hình đại võng, đã đem Matthew bao lại, có người còn thấu lên đến chủ động bang Spike Lee buộc chặt võng khẩu.

Matthew này một đường đi tới, bò đến Hollywood ngôi sao tuyến đầu vị trí, không biết đạp lên bao nhiêu người cạnh tranh đầu thượng vị, không biết hữu hình vô hình đoạt lấy bao nhiêu nhân cơ hội.

Tại hắn thuận lợi thời điểm, tại tất cả mọi người vì hắn hoan hô vỗ tay thời điểm, có vài nhân chỉ biết tràn ngập hâm mộ ghen tị hận nhìn, nhưng khi hắn muốn biến thành chó rơi xuống nước thời điểm, trong đó một ít khẳng định sẽ khẩn cấp nhảy ra.

Ra sức đánh chó rơi xuống nước loại sự tình này, không chỉ Matthew thích, toàn thế giới đều thích.

Jada Smith tại nhà mình hào trạch thu âm một thiên video xuất hiện ở mạng internet, nàng tại trong video nói như vậy,“Ở trên Oscar tổng có thể nhìn thấy hắc nhân trao giải khách quý cùng biểu diễn khách quý, lại cực ít nhìn thấy kẻ đoạt giải, chẳng lẽ hắc nhân sẽ không diễn trò? Sẽ không quay phim? Chúng ta là một bị bỏ qua quần thể, chúng ta nghệ thuật thành tựu rất thiếu bị tán thành. Hơn nữa chẳng sợ đến hôm nay, thế nhưng còn có người đối hắc nhân kỳ thị, lợi dụng tự thân lực ảnh hưởng can thiệp kịch tổ, bỏ cũ thay mới hắc nhân diễn viên, này rất đáng xấu hổ ! ta tán đồng Spike Lee đạo diễn, cái loại này nhân liền nên lăn ra Hollywood.”

Liền tại cùng một ngày trung, vênh váo hô hô Van Diesel phỏng vấn video, cũng xuất hiện trên hệ thống mạng.

“Năm đó Matthew - Horner cũng tại [ Fast and Furious ] kịch tổ, ta cùng hắn từng xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân là có một ngày ta ở trên xe ngủ, nghe được có người ở bên ngoài gọi điện thoại mắng ‘Hắc quỷ’, ta lập tức xuống xe, phát hiện là Matthew - Horner sau, yêu cầu hắn lập tức giải thích, nhưng Matthew - Horner cự tuyệt , còn mắng đệ nhị câu, ta cùng hắn cãi nhau lên, thiếu chút nữa liền động thủ, cuối cùng kịch tổ sa thải Matthew - Horner......”

Cái lưới này càng thu càng chặt, tựa hồ tùy thời đều có thể triệt để đem Matthew trói chặt.

Đương nhiên, Hollywood cùng giới truyền thông thương lượng cực sâu, đặc biệt là giải trí truyền thông, hai giới liên hệ chặt chẽ, ai cũng không ly khai ai.

Tựa như Elena - Boyar như vậy tư thâm giải trí truyền thông hành nghề giả, có thể dễ dàng nhìn thấu Hollywood rất nhiều sự chân tướng liếc nhìn, rất nhiều tại Hollywood dốc sức làm nhân, cũng sẽ xuyên thấu qua giải trí truyền thông loạn tượng, nhìn thấy trong đó bản chất.

“Sự tình rất rõ ràng, Matthew - Horner đắc tội một người da đen đoàn thể.”

Disney nhà sản xuất hậu kỳ phòng công tác trong, Jerry - Bruckheimer đối Gore - Verbinski nói,“Xác thực điểm đến nói, Matthew cái kia gia hỏa, không biết như thế nào chọc Spike Lee kia căn giảo thỉ côn, Spike Lee liên hợp qua lại hắn đắc tội qua nhân, chuẩn bị cho hắn một rất lớn lúng túng.”

Gore - Verbinski lại có chút lo lắng,“Nếu Matthew thật kì thị chủng tộc......”

Jerry - Bruckheimer hỏi,“Ngươi cùng Matthew cùng nhau công tác lâu như vậy, gặp qua hắn kỳ thị hắc nhân sao?”

“Không có.” Gore - Verbinski lại hồi tưởng một phen, xác định nói,“Không có. Tại đây sự kiện đi ra phía trước, ta nghe đều chưa nghe qua tương quan nghe đồn.”

Hắn vẫn là có chút lo lắng,“Đến hiện tại, Matthew bên kia......”

Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, có công tác nhân viên đẩy cửa ra, nói,“Helen - Hermann đến, tại phòng nghỉ ngơi.”

Jerry - Bruckheimer gật gật đầu, đối Gore - Verbinski nói,“Chúng ta đi trông thấy Helen đi, xem nàng nói như thế nào.”

Nửa giờ sau, Helen - Hermann đi ra Disney nhà sản xuất đại môn, xuyên qua nam Buena Vista đường cái, tiến vào đối diện Walt Disney tổng bộ, tới trước [ Cướp biển vùng Caribbean ] chế tác phương Disney ảnh nghiệp làm công tầng, theo sau lại cùng trước tiên ước hảo Robert - Iger thấy một mặt.

Hôm nay Matthew nắm chắc bộ đầu tư một ức dollar trên đây đại chế tác phiến ước trong người, nếu gièm pha tọa thực, tổn thất cự đại không chỉ hắn một.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 516: Nháo Đến Chết

“Ngươi tin tưởng Matthew kì thị chủng tộc sao?”

Westwood khu một gian thoáng hiển cũ nát phòng ở bên trong, Brian - Liszt buông xuống trong tay báo chí, hỏi một niên kỉ cùng hắn xấp xỉ hắc nhân thanh niên,“Ngươi tin tưởng trên báo chí nói là thật sao?”

Hắc nhân thanh niên tưởng cũng không có tưởng, liền trực tiếp lắc đầu,“Không tin !” Hắn phi thường xác định,“Đây đều là bịa đặt !”

“Không sai ! đây chính là bịa đặt !”

“Cái kia Spike Lee nói hưu nói vượn.”

“Matthew làm sao có khả năng......”

Phòng ở trong vang lên một mảnh hỗn độn thanh âm, trong đó có nam có nữ, màu da có hắc có bạch có hoàng cũng có tông, lại không có ngoại lệ hoài nghi đây là bịa đặt.

Brian - Liszt gật gật đầu, trước đối hắc nhân nói,“Thompson, ta nhớ rõ có lần fan điện ảnh gặp mặt hội thượng, Matthew ôm qua ngươi, còn cùng ngươi hợp qua ảnh?”

“Đúng vậy.” Gọi là Thompson hắc nhân thanh niên lập tức nói,“Chẳng những hợp ảnh, Matthew còn tại mặt sau kí tên .”

Hắn móc ra ví tiền, nói,“Ảnh chụp chung ta đều tùy thân mang theo đâu.”

“Cho ta mượn dùng một chút đi.” Brian - Liszt nói xong, Thompson đã đem ảnh chụp đưa cho hắn, hắn tiếp nhận nhìn thoáng qua, đề cao thanh nói,“Các bằng hữu, có người nói xấu Matthew, chúng ta tuyệt không có thể ngồi yên không để ý đến, ta muốn thu thập Matthew cùng chúng ta chụp ảnh chung hoặc là video, đưa đến Matthew trù tính công ty bên kia, hảo bang Matthew làm sáng tỏ.”

“Hảo !” Thompson lớn tiếng phụ họa.

“Ta này có !”

“Trong nhà ta cũng có !”

Gian phòng bên trong quần tình nhiệt tình, đặc biệt là kia vài hắc nhân fan điện ảnh, một vài người còn khiến Brian chờ, đuổi về gia đi lấy cùng Matthew chụp ảnh chung, có mấy người trong tay, còn có quá khứ vài năm Matthew chạy tuyên truyền thông cáo khi, cùng fan điện ảnh thân thiết hỗ động video.

Trong đó không thiếu cùng hắc nhân fan điện ảnh hỗ động video.

Thậm chí, Brian - Liszt còn từ hắn này Westwood khu fan điện ảnh tổ chức làm thêm nhiếp ảnh sư trong tay, lấy đến một phần Matthew đi vấn an hoạn có bệnh bạch cầu hắc nhân nhi đồng video.

“Không sai.” Brian - Liszt nhìn mấy thứ này, không ngừng gật đầu,“Rất không sai.”

Hope sâm lúc này thấu đi lên, hỏi,“Brian, nghe nói có chút hắc nhân tổ chức đến Matthew trước gia môn kháng nghị , chúng ta hay không cần đi qua cấp Matthew trợ uy?”

Mặt sau có vài nhân nghe được Hope sâm mà nói, phụ họa nói,“Muốn hay không chúng ta cùng đi đi !”

“Đúng vậy ! không thể mắt thấy mấy tên kia khi dễ Matthew !”

“Chúng ta quá khứ cho bọn họ điểm nhan sắc xem xem !”

Brian - Liszt nhanh chóng vẫy tay,“Đừng, ngàn vạn đừng !” Hắn tăng lớn thanh âm, nhắc nhở nói,“Mọi người tạm thời chờ đợi vài ngày, sự tình rất nhanh liền sẽ làm sáng tỏ, nếu có cần mà nói, ta sẽ thông tri mọi người đi Spike Lee chỗ đó kháng nghị.”

Trải qua hai năm tổ chức phát triển, Brian - Liszt tại đây fan điện ảnh tổ chức trung có được tương đối lớn uy vọng, tại hắn mà nói qua đi, trên cơ bản tất cả mọi người đánh mất phía trước ý niệm, trước sau ly khai phòng.

Không qua bao lâu, Brian - Liszt đem mọi thứ thu tại một đại hào túi văn kiện bên trong, mang theo đi ra cửa phòng, lấy di động ra đánh điện thoại, một chiếc màu đen Benz thương vụ xe rất nhanh dừng ở trước cửa ven đường, Brian kéo ra trên cửa xe xe.

“Hải, Bella.” Hắn thuần thục chào hỏi.

Bella - Anderson cười đáp lại, hỏi,“Đi nơi nào? Tiễn ngươi một đoạn đường.”

“Chỗ cũ.” Brian đem trong tay túi văn kiện đưa cho Bella - Anderson,“Ngươi khiến ta sưu tập gì đó đều ở bên trong , trừ ảnh chụp bên ngoài, còn có một ít video tư liệu, tại di động ổ cứng bên trong.”

Bella - Anderson mở ra túi văn kiện, đơn giản lật xem một lần, nói,“Còn có video? Không sai.”

Brian - Liszt giải thích nói,“Hiệp hội bên trong có người là nhiếp ảnh đam mê giả, không có việc gì liền yêu lấy máy quay phim chụp, tham gia Matthew hoạt động khi, quay chụp rất nhiều nội dung, ngươi xem có thể hay không đến giúp Matthew.”

“Hẳn là có thể.” Bella - Anderson tương đương khách khí, nói,“Matthew cố ý dặn dò qua ta, khiến ta đối với các ngươi nói tiếng cám ơn.”

Brian nhanh chóng vẫy tay, nói,“Đây là ta phải làm , thật.”

Benz thương vụ xe hơi dừng ở một đống độc lập phòng ốc phía dưới, buông xuống Brian - Liszt, lại đi Westwood khu một cao cấp chung cư xã khu tiếp Amanda, sau đó triều Beverly Hills chạy tới.

“Lúc nào trở về ?” Amanda nhìn Bella - Anderson, hỏi.

“Đêm qua.” Bella - Anderson nói thẳng,“Ta thấy nhiều Matthew fan điện ảnh hiệp hội hạch tâm nhân vật, từ trong tay bọn họ lấy đến đại lượng hình ảnh tư liệu.”

Amanda gật gật đầu,“Này mấy còn chưa đủ a.”

Bella - Anderson quan tâm hỏi,“Ngươi bên kia còn thuận lợi sao?”

Amanda ngày hôm qua buổi sáng mới từ Geneva phản hồi Los Angeles, cười nói,“So dự đoán còn thuận lợi, chúng ta quyên tặng cho Phi Châu đặc biệt là Ghana tuyệt bút vật tư, không có uổng phí.”

Liền tại [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] phát hành sau, Matthew hai từ thiện ngân sách hội quyên tặng đệ nhị bút vật tư, cũng đến Phi Châu, bất quá so với lần trước thanh thế hạo đại tuyên truyền, một lần này cơ bản không có truyền thông đưa tin.

Này thực ra chủ yếu là vì hậu tục làm trướng hảo làm, bằng không vẫn có truyền thông phóng viên nhìn chằm chằm mà nói, cũng là chuyện phiền toái.

Hôm nay, chỉ cần một thích hợp bình đài, một có thể mặt hướng Bắc Mĩ rất nhiều người xem TV bình đài.

Vừa nghĩ đến đây, Amanda liền bị bên ngoài liên tiếp kháng nghị thanh đánh gãy , tìm thanh âm quay đầu nhìn về phía xe ngoại, Benz thương vụ xe đã tiếp cận Horner trang viên cửa, dĩ vãng im lặng đại môn phụ cận, tụ tập mấy trăm danh hắc nhân tổng số lấy trăm kế truyền thông phóng viên, hắc nhân giơ áp phích hình ảnh, kéo lên thật dài quảng cáo, mặt trên tất cả đều là kháng nghị Matthew cùng khiến Matthew lăn ra Hollywood linh tinh mà nói.

Truyền thông phóng viên thì tại không ngừng chụp hình các loại kháng nghị trường hợp.

Nhìn thấy này hết thảy, Amanda không khỏi lắc lắc đầu, cùng đối diện Bella - Anderson bất đồng, nàng xuất thân từ thượng tầng xã hội, nhận qua cao đẳng giáo dục, đối rất nhiều vấn đề nhìn xem tương đối thấu triệt.

Này hai ngày, Hollywood một ít hắc nhân không chỉ có kháng nghị Matthew, do Will - Smith lão bà Jada Smith mở đầu, kháng nghị đối tượng còn mở rộng đến Oscar.

Đương nhiên, đối với Matthew đến nói đây là chuyện tốt, hỏa lực tạm thời phân tán không thiếu.

Nếu Jada Smith cùng cái kia Spike Lee là một nhóm mà nói, thật được cho là là trư đội hữu .

Amanda thở dài, sự kiện xét đến cùng chính là nhiều năm qua chính trị chính xác tính uốn cong thành thẳng ác quả. Hollywood làm toàn mĩ tư tưởng tối mở ra, chính trị lập trường tối tả tự do nhất địa phương, nhiều năm qua đi ở xã hội tuyến đầu cố gắng duy trì các loại vận động, hiện tại bị chính mình nuôi lớn xà cắn ngược lại một cái, nói chính mình “Kì thị chủng tộc”, thật sự là châm chọc.

diversity này mấy từ, hiện tại thường xuyên trở thành một nhúm dụng tâm kín đáo nhân trăm thử không thích vương bài. Chỉ cần bọn họ mục đích không chiếm được, liền sẽ đem này tấm vương bài lấy ra, sau đó hướng chỗ hiểm nháo.

Tại chính trị trò chơi quy tắc bên trong, hô không hẳn hữu dụng, thế nhưng không kêu khẳng định vô dụng. Hắc nhân vận động khai triển nhiều năm, có chút hắc nhân am hiểu sâu này bộ trò chơi quy tắc.

“Giải Nobel đến nay hắc nhân kẻ đoạt giải ít ỏi không có mấy.” Bella - Anderson đột nhiên nói,“Lấy những người này cân nhắc tiêu chuẩn, bọn họ nên đi kháng nghị giải Nobel mới đúng.”

Amanda không có nói tiếp, xã hội tình thế liền đặt ở nơi này, không phải bọn họ mấy người có thể thay đổi .

Horner trang viên tầng hai một gian thư phòng bên trong, Helen - Hermann đứng ở cửa sổ trước mặt, nhìn chạy vào cửa thương vụ ô tô, còn có bị nhốt tại ngoài cửa kháng nghị đám người, đối Matthew nói,“Bella cùng Amanda đến, các nàng đều rất thuận lợi.”

Matthew gật gật đầu, hỏi,“Ngươi bên kia liên hệ thế nào ?”

“Không thành vấn đề.” Helen - Hermann cũng là vừa đến không lâu,“Chỉ cần chúng ta có thể trước một bước xoay chuyển trước mắt bất lợi cục diện, Warner Bros cùng Walt Disney đều sẽ theo vào, David - Ellison cũng liên hệ đến không thiếu khoa học kỹ thuật cùng thương nghiệp loại truyền thông, bọn họ cũng sẽ theo vào.”

Nàng cường điệu nói,“Cho nên, chúng ta xoay chuyển là mấu chốt nhất .”

Này mấy không ra Matthew đoán trước, trước mắt tình thế, trừ miệng pháo bên ngoài, không có bất cứ chứng cớ có thể chứng minh hắn kỳ thị hắc nhân, nhưng cũng không thể coi khinh dư luận uy lực, đương đại bộ phận người đều nói là thời điểm, không phải cũng liền biến thành là.

Cho nên, hắn bên này tuy rằng tạm thời không có lại công khai phát ra tiếng, lại toàn lực vận chuyển lên.

“Talk show bên kia không thành vấn đề đi?” Matthew hỏi.

“Hiện tại này đã trở thành nhiệt điểm, Oprah chẳng những không có cự tuyệt ý tứ, còn ngoại lệ đem này chu thu xong mới phát một kỳ talk show lùi lại, đem của ngươi này một kỳ đặt ở tối thứ sáu trực tiếp.” Helen - Hermann sắc mặt ít có nghiêm túc,“Video cùng ảnh chụp sự ta trước tiên chào hỏi, Oprah nhìn một bộ phận, nhưng ngươi cũng muốn chú ý, Oprah là một người da đen, tuy rằng nàng cùng Spike Lee bất đồng, nhưng nhất định sẽ làm khó dễ ngươi.”

“Ngươi yên tâm hảo.” Matthew vẫn là có chút tin tưởng ,“Ta không phải phía trước tiểu diễn viên .”

Helen - Hermann gật gật đầu,“Các phương diện chúng ta chuẩn bị đã rất đủ , gần nhất này hai kỳ Oprah talk show rating đám người chia đều tiếp cận hai ngàn vạn, trong ngắn hạn không có so này càng thêm thích hợp bình đài .”

Nàng lại nhắc nhở,“Nói như vậy, Oprah đều sẽ tại talk show thượng lưu một tay, sẽ không trước tiên cho chúng ta biết, cho nên ngươi muốn chú ý tùy cơ ứng biến, đây là một hồi trực tiếp, ta không thể đi theo bên cạnh ngươi.”

Matthew ngược lại là vẫn duy trì bình thường tâm, thuận miệng mở câu vui đùa,“Nàng tổng không thể đem Spike Lee thỉnh đến trên tiết mục cùng ta giằng co đi?”

“Hẳn là không thể nào.” Helen - Hermann lắc đầu,“Như vậy che giấu đều là thôi lệ giai đoạn, đây mới là Oprah am hiểu nhất .”

Matthew khẽ nhíu mày,“Ta đến lúc đó muốn khóc? Này cùng ta nhân thiết không hợp.”

Helen - Hermann lắc đầu,“Không cần, ngươi chỉ cần rất cảm động là có thể .”

Tiếng đập cửa lúc này vang lên, Amanda cùng Bella - Anderson tại quản gia dẫn dắt dưới, trước sau đi đến, hai người xử lý sự vụ đều rất thuận lợi, không có gặp được quá nhiều ngoài ý muốn cùng khó khăn.

Từ thứ hai đến thứ năm, ngắn ngủi vài ngày thời gian, hất lên phong ba truyền bá toàn mĩ.

Đêm thứ năm thượng, Matthew đi lên phi cơ mang theo một loạt tư liệu, chạy tới Chicago, chuẩn bị tham gia đại danh đỉnh đỉnh Oprah talk show.

[ Spike Lee một bộ phận thanh danh, hoàn toàn là tự do đấu sĩ được đến , hắn phun ngươi thuộc về bình thường, ngươi phun hắn, không quản sự thực như thế nào, chính là kì thị chủng tộc, nước ngoài diễn đàn xưng hắn cùng Smith vợ chồng vi spoiled. kids, có thể thấy được đốm.

Hắn lợi dụng màu da ưu thế, phun diễn viên, phun đông đại mộc đẳng đạo diễn, phun Oscar, dù cho không có bất cứ chứng cớ chiếu phun, tựa như phun phụ bối cờ xí, ai xem đều biết hắn cố tình gây sự, nhưng hắn chiếu phun không có lầm.

Như vậy phun không phải không có lợi, chuyên chú phu nháo hai mươi năm, tuy rằng không có lấy đến Oscar tốt nhất đạo diễn, nhưng Spike lý tại mấy lần nộ phun Oscar sau, thành công lấy đến Oscar chung thân thành tựu thưởng.

Này có thể nói dựa vào màu da cùng miệng pháo thành công điển hình.]

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 517: Chính Diện Tương Đối

Chicago, lệ thuộc vào Harper chế tác công ty studio trung, Helen - Hermann từ hành lang trung đi qua, trung gian gặp đi phòng hóa trang hoá trang Oprah, thần thái bình tĩnh chào hỏi, còn cười cùng Oprah trò chuyện vài câu, lúc này mới không nhanh không chậm đi đến Matthew phòng hóa trang tiền, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng.

“Mời vào.”

Bên trong truyền đến Matthew thanh âm, Helen - Hermann đẩy cửa đi vào.

Matthew đã hóa trang xong, đối hoá trang sư cùng trợ lý khoát tay, hoá trang sư cùng trợ lý trước sau đi ra phòng hóa trang.

Helen - Hermann phản thủ quan hảo cửa phòng, đối Matthew nói,“Nói cho ngươi một không tốt tin tức.”

Matthew quay đầu nhìn về phía Helen - Hermann,“Ân?”

“Ta từ Harper chế tác công ty một sản xuất trợ lý chỗ đó được đến tin tức.” Helen - Hermann nhanh chóng nói,“Spike Lee hiện tại liền tại một khác gian trong phòng hóa trang, hắn cũng sẽ tham gia đêm nay talk show.”

“Spike Lee?” Matthew bao nhiêu vẫn là có điểm giật mình ,“Theo ta tham gia cùng trường?”

Helen - Hermann thận trọng gật gật đầu,“Tham gia đêm nay Oprah talk show.”

Matthew chậm rãi từ ghế dựa đứng lên, lắc lắc đầu, kia điểm sửng sốt nhanh chóng biến mất, nói,“Oprah thật dám ngoạn a.”

Nói thật, này thật là ra ngoài dự đoán.

“Nàng không có cái gì không dám .” Helen - Hermann có vẻ rất trấn định,“Ai khiến nàng là Oprah, dù cho ngươi cùng Spike Lee đương trường đánh lên, nàng cũng có thể hold trụ.”

Matthew biết đây là lời thật, Oprah không phải bình thường danh nhân.

Helen - Hermann còn nói thêm,“Xem ra đêm nay áp trục chính là ngươi cùng Spike Lee chính diện giao phong .” Nàng hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Matthew,“Đây là một hồi không thể thua chiến tranh, thua ngươi tương lai vài năm chỉ có thể rời khỏi Hollywood.”

“Ngươi cảm giác chúng ta sẽ thua sao?” Matthew chưa từng có qua chăm chú,“Chúng ta làm nhiều như vậy chuẩn bị.”

Helen - Hermann gật gật đầu, lúc này không thể lui, nói,“Ta chỉ có thể ở phía sau màn, liền nhìn ngươi .”

Matthew phun ra một hơi,“Như vậy cũng tốt, mặt đối mặt sẽ càng rõ ràng.”

Helen - Hermann mở ra túi xách, đem di động phần cứng giao đến Matthew trong tay,“Này làm dự bị, để ngừa vạn nhất, video lưu lại thời khắc mấu chốt hiệu quả sẽ càng hảo.”

Tiếp đến trong tay, Matthew bỏ vào quần bò sau trong túi quần.

Oprah nếu đem Spike Lee đi tìm đến, kia liền ngay mặt tương đối hảo.

Trên thực tế, chuyện này đã đối với hắn mang đến rất nhiều phản đối ảnh hưởng, trực tiếp nhất kết quả chính là Armani tạm dừng cùng Helen - Hermann đàm phán, lúc nào một lần nữa bắt đầu không có cấp minh xác tin tức, diễn viên công hội cùng chế tác nhân liên minh đều tỏ vẻ đối với việc này chú ý, hậu tục không phải không có tham gia I Am Legend kịch tổ cùng [ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ điều tra khả năng.

Còn có [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] Bắc Mĩ box office, đây là nhận đến ảnh hưởng rõ rệt nhất .

Thứ hai thời điểm, phim box office xu thế còn rất bình thường, đan ngày nhập trướng tiếp cận 1100 vạn dollar. Đến Chu nhị, truyền thông bắt đầu phạm vi lớn đưa tin, box office nhận đến rõ ràng ảnh hưởng, ngày đó chỉ có 850 vạn dollar, theo sau thứ tư cùng thứ năm càng là một đường đi thấp, đặc biệt là ngày hôm qua thứ năm, đan ngày box office thậm chí rớt đến 600 vạn dollar xuất đầu.

Căn cứ Warner Bros cùng Skydance ảnh nghiệp phản hồi về đến tin tức, hắc nhân người xem cùng bộ phận người da trắng người xem tựa hồ đối phim có nhất định mâu thuẫn cảm xúc.

Việc này khiến David - Ellison tương đương căm tức, rất tưởng trực tiếp tìm người xử lý Spike Lee, lần này đầu tư đối với hắn đến nói quá trọng yếu .

Studio một hành lang khác bên trong, James - Jackson dặn dò hoàn Spike Lee, vừa từ hoá trang gian bên trong đi ra.

Hoá trang gian nội, Spike Lee tháo xuống kính mắt, đặt ở bên miệng a hai khẩu khí, móc ra kính mắt bố, chậm rãi chà lau thấu kính, hắn muốn đánh bóng kính mắt, xem xem đợi lát nữa Matthew - Horner có phải hay không cũng giống lúc ấy hắn tại Tứ Quý khách sạn trước cửa khi như vậy khó chịu.

Này vừa là vì sự nghiệp, cũng là muốn báo thù riêng.

Hôm nay trận này phong ba đã có nhất định quy mô, lại không đủ lớn, hắn muốn thôi động càng lớn gợn sóng, khiến Matthew - Horner triệt để tọa thực kì thị chủng tộc tội danh, sau đó từ giữa mưu lợi bất chính.

Tiếp đến Oprah talk show mời, Spike Lee thực ra rất ngoài ý muốn, đương nghe nói Oprah mời là tham gia cùng Matthew - Horner cùng trường talk show khi, hắn trải qua thâm tư thục lự, quyết định muốn tham gia.

Đây là một hồi mặt hướng toàn mĩ hiện trường trực tiếp talk show, chỉ cần tại trên tiết mục đem Matthew - Horner hận tử, hắn chính là tự do dân chủ đấu sĩ, chính là Hollywood sở hữu hắc nhân tấm gương, đồng thời cũng sẽ là trận này phong ba lớn nhất kẻ được lợi, học viện đám lão nhân vốn liền không thích Matthew - Horner, đương Matthew - Horner đỉnh đầu kì thị chủng tộc tội danh, bị hắn hận chết thời điểm, nói vậy kia vài lão nhân khẳng định sẽ lưu lại khắc sâu ấn tượng.

Hollywood dù sao cũng là phái tả đương đạo.

Về phần có thể hay không hận chết Matthew - Horner, Spike Lee vẫn đều cho rằng đây không phải vấn đề.

Đổi thành mặt khác phương diện, hắn năng lực có lẽ không đủ, nhưng nói đến lấy chủng tộc vấn đề hận nhân, Hollywood hắn tự nhận đệ nhị, liền không có người dám nói là đệ nhất.

Muốn biết, hắn chuyên chú vào chủng tộc vấn đề hơn mười năm, là phương diện này cuối cùng giảo thỉ...... Không, là phương diện này cao nhất chuyên gia.

Tại Hollywood lăn lộn nhiều năm như vậy, phương diện này không ai so với hắn càng minh bạch.

Spike Lee biết rõ chính mình đạo diễn trình độ thực ra cũng liền như vậy, không cần điểm thủ đoạn mà nói, đừng nói nhất tuyến đại đạo diễn, liên hiện tại vị trí rất nhanh cũng liền không bảo đảm , trải qua nhiều năm nghiên cứu cùng kết hợp Hollywood hoàn cảnh tình thế biến hóa phân tích, hắn được ra một phi thường có ý tứ, cũng phi thường có hiệu dụng kết luận -- ta hắc ta nhược ta liền ứng hữu lý.

Đổi làm hơn mười năm trước, lo liệu như vậy kết luận làm việc, khẳng định tại trong giới đâm cho đầu rơi máu chảy, hiện tại lại là mở đường lợi khí, giành được thắng lợi a.

Spike Lee thấy rõ ràng một điểm, Hollywood đối mặt chính trị chính xác lạm dụng, có người sẽ cúi đầu, có người sẽ phản cảm, nhưng bọn họ đều giận mà không dám nói gì.

Nếu như vậy, vì sao không lấy đến dùng đâu? Hắn muốn dựa vào chính mình màu da giở trò lưu manh, người khác có ý kiến chính là kỳ thị hắn !

Hiện nay loại này xã hội dưới đại hoàn cảnh, Matthew - Horner lại bác bỏ, ít nhất cũng đào thoát không được kì thị chủng tộc hiềm nghi, chung quy hắn cường ngạnh can thiệp kịch tổ, dùng hai người da trắng diễn viên thay đổi hai hắc nhân diễn viên là sự thật, Francis - Lawrence bởi vì duy trì hắc nhân diễn viên rời đi I Am Legend kịch tổ cũng người người đều biết.

Còn có Will - Smith trên người cũng có thể làm văn, đáng tiếc Jada Smith cũng không đầu, phân tán công kích hỏa lực.

Đương nhiên, hắn cũng có thể nhìn thấy, không chỉ là chính mình muốn mượn cơ hội này thu lợi, Will - Smith khứu giác tựa hồ cũng rất linh mẫn.

Hắn đã khiến người đại diện James - Jackson đi liên hệ Kevin - Hovien , hoàn toàn có thể cùng Will - Smith liên thủ, đem trận này gợn sóng tiếp tục thôi đại, thực hiện song thắng.

Tuy rằng Will - Smith phương diện tạm thời không có minh xác đáp lại, nhưng hắn tin tưởng, trận này talk show sau, Will - Smith khẳng định sẽ cùng hắn liên thủ.

Hận chết Matthew - Horner, khiến hắn xám xịt lăn ra này giới.

Hắn dựa vào cái gì hấp dẫn Sophia - Coppola? Chỉ bằng cái kia địa phương rất lớn sao?

Spike Lee đối với ngày đó sự, đến hiện tại còn canh cánh trong lòng, hắn kế hoạch cùng ở giữa liên lạc lần này kế hoạch, tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng.

Ngồi ở trước hoá trang kính, hắn chậm rãi hồi tưởng một lần mấy ngày này Matthew - Horner phương diện ứng đối, có thể dùng không biết làm sao đến hình dung, hắn đánh được Matthew - Horner trở tay không kịp.

Phỏng chừng lần này tham gia Oprah talk show, Matthew - Horner chính là muốn lợi dụng tiết mục lực ảnh hưởng cùng ratings, đến vì chính mình giải vây.

Đáng tiếc a, hắn đến, Matthew - Horner có cái gì kế hoạch, đều vô dụng .

Nghĩ đến đây, Spike Lee đối với hoá trang kính lộ ra một rất có phong độ tươi cười, cảm giác không quá hài lòng, lại lần nữa đổi một, hắn muốn luyện tập một chút người thắng mỉm cười.

Rất nhanh, người thắng mỉm cười liền có thể có chỗ dùng.

Sắc trời dần dần hắc xuống dưới, studio cửa chính lối vào xử xếp lên thật dài đội ngũ, Harper chế tác công ty chuyên môn vì này trường talk show tiết mục liên hệ hiện trường người xem, đang tại xếp hàng chờ vào sân.

Tại nhập khẩu địa phương, chẳng những có an kiểm môn, vài danh nhân viên bảo vệ còn sẽ kiểm tra hiện trường người xem tùy thân vật phẩm.

New York phát sinh 911 sự kiện, triệt để cải biến này quốc gia, đặc biệt là an kiểm phương diện.

Gilberto - Silva là điển hình Phi Châu duệ, trên đầu để tự nhiên quyển tóc đen, ngăm đen khuôn mặt cùng dày môi cùng màu trắng răng nanh cười rộ lên bao giờ cũng là hình thành rõ ràng đối lập.

Nhưng hôm nay, tuổi trẻ Gilberto - Silva thủy chung không cười qua.

Hắn thật vất vả lấy đến lần này đương hiện trường người xem cơ hội, chính là nghĩ tới đến xem, chính mình thích vị kia Hollywood đại minh tinh, có phải hay không thật giống trên báo chí miêu tả như vậy ! nếu là thật , hắn tuyệt đối sẽ không......

“Đây là cái gì?”

An kiểm cửa, Gilberto - Silva bị nhân viên bảo vệ ngăn cản, nhân viên bảo vệ mở ra hắn bao, lộ ra mấy mai trứng gà, hỏi,“Ngươi như thế nào mang theo thứ này?”

“Không thể mang trứng gà sao?” Gilberto - Silva đầy mặt hàm hậu, ngượng ngùng gãi gãi đầu, giải thích nói,“Hiện tại vừa đến cơm tối thời gian, chúng ta sớm liền ở nơi này xếp hàng , cũng không có ăn cơm, đây là ta chuẩn bị cơm tối.”

Nhân viên bảo vệ thò ngón tay, nhẹ nhàng bát một quả trứng gà một chút, xác định đây chính là trứng gà,“Của ngươi cơm tối?”

Gilberto - Silva vội vội vàng vàng gật đầu,“Đây chính là của ta cơm tối.”

Nhân viên bảo vệ khoát tay,“Vào đi thôi.”

Vừa có người mang bánh mì, còn có người mang hot dog, mang trứng gà cũng rất bình thường, hắn không có nghĩ nhiều, hơn nữa này cũng không phải phi cơ an kiểm.

Gilberto - Silva kéo lên bao, nhanh chóng hướng về phía trước đi, rẽ qua một góc, mới thở ra nhẹ nhõm một hơi.

Đây chính là hắn vi có hiềm nghi kỳ thị bọn họ đại minh tinh, tỉ mỉ chuẩn bị tốt một phần lễ vật.

Nếu hắn thích vị kia đại minh tinh thật kỳ thị bọn họ, hắn nhất định sẽ cho hắn lưu lại một khó quên kỷ niệm.

Rất nhiều người từ phía sau đi tới, hiện trường người xem chừng hơn trăm người, Gilberto - Silva hỗn loạn tại một vài người trong, thuận lợi thông qua đạo thứ hai an kiểm, tiến vào trực tiếp đại sảnh trong, có lẽ là hắc nhân duyên cớ, hắn bị công tác nhân viên an bài ở cự ly vũ đài gần nhất hàng đầu tiên liền ngồi.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 518: Vô Địch Thế Giới

“Rất khó tưởng tượng, tại hôm nay này tự do dân chủ bình đẳng xã hội, còn có kì thị chủng tộc vấn đề tồn tại.”

Trực tiếp đại sảnh trên vũ đài, Oprah đã nói xong trận này talk show khúc nhạc dạo, kế tiếp chính là chính đồ ăn lên sân , nàng cũng rất chờ mong giờ khắc này.

Làm đứng thẳng ba mươi năm không ngã, toàn mĩ công nhận đệ nhất talk show, nàng sẽ bảo trì một tương đối công chính lập trường, trận này chính diện giao phong vô luận thắng được người là nào một phương, Oprah talk show đều là chân chính lấy được ích giả.

Lửa nóng đề tài, cự đại danh khí, lại thêm ngoại lệ lấy hiện trường trực tiếp hình thức hiện ra, nàng tin tưởng trận này talk show có thể sáng tạo năm gần đây tân cao.

Matthew liền đứng ở đi thông trước đài xuất khẩu vị trí, vẫn nhìn đối diện một lối ra khác, nếu không có đoán sai mà nói, Spike Lee giờ phút này là ở chỗ này, cùng hắn giống nhau chờ xuất trướng.

Âm nhạc tiết tấu dần dần phóng hoãn, Oprah thanh âm truyền tới,“Hôm nay, một vị nổi tiếng Hollywood ngôi sao bởi vì truyền thông chỉ trích, bị thụ kì thị chủng tộc chỉ trích phức tạp......”

“Phía dưới cho mời...... Matthew - Horner !”

Theo Oprah thanh âm rơi xuống, Matthew bước đi lên vũ đài, vừa đi vừa đối máy quay phim màn ảnh cùng thính phòng bên kia phân biệt vẫy vẫy tay.

Hắn trên người xuyên là rất phổ thông trường tụ thể tuất cộng thêm quần bò cùng giày thể thao, nhìn qua cùng đầu đường đi qua thanh niên không có bất cứ phân biệt, trên mặt mang theo thân thiết tự nhiên tươi cười, có thể khiến mọi người cảm giác được hắn thân mật.

“Loại này nhân làm sao có khả năng là báo chí cùng kia vài hắc nhân trong miệng miêu tả cực đoan phần tử?”

Los Angeles Westwood khu kia đống thoáng hiển lão cũ phòng ở bên trong, Daenerys chỉ TV màn hình, nói,“Rõ ràng chính là nói xấu ! kia vài khốn kiếp vu hãm chúng ta Matthew !”

Thomson ngăm đen trên mặt tức giận bất bình,“Đừng làm cho ta nhìn thấy Spike Lee tên khốn kiếp này, ta sẽ đem hắn đánh thành đầu heo.”

Tại hắn mặt sau, mười mấy fan điện ảnh hiệp hội thành viên phát ra các loại nhằm vào Spike Lee, Naomie Harris, Paula Patton cùng Jada Smith thanh âm.

Phòng trong lúc nhất thời loạn cả lên.

Brian - Liszt vội vàng lên tiếng nhắc nhở,“Im lặng một chút, Matthew lần này có chuẩn bị, ta......”

Hắn hạ giọng nói vài câu, người chung quanh một mảnh bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nở nụ cười.

Trực tiếp trong đại sảnh, Gilberto - Silva nhìn thấy Matthew cùng Oprah bắt tay ngồi ở trên một chiếc sô pha đơn, một bàn tay không tự giác vói vào tà lưng trong bao, mò đến kia mấy cái trứng gà.

Oprah nhìn Matthew, lộ ra bảng hiệu thức tươi cười,“Gần nhất có phải hay không gặp rất nhiều phiền toái.”

Matthew hôm nay tạo hình, đi được chính là phổ thông đại chúng hoá lộ tuyến, đây cũng là bọn họ phía trước liền tỉ mỉ thương nghị qua . Lúc này, hắn tựa như người thường như vậy, đầy mặt vẻ u sầu,“Khi ngươi gia môn bị rất nhiều phóng viên cùng không rõ chân tướng nhân ngăn chặn, buổi tối hội sầu ngủ không yên.”

“Không rõ chân tướng?” Oprah bắt giữ đến Matthew trong lời nói mấu chốt từ, hỏi,“Ý của ngươi là nói, đổ tại ngươi gia môn phía trước nhân không rõ ràng chân tướng?”

Matthew xòe tay, rất vô tội nói,“Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu bọn họ lý giải đến chân tướng, tự nhiên sẽ không đổ tại nhà của ta trước cửa, bọn họ bị người che mắt, bị người lừa gạt .”

Oprah không cho Matthew thở dốc thời gian, lập tức hỏi,“Ngươi là nói truyền thông đăng báo nói , còn có kia vài đứng ra nói ngươi có hiềm nghi kì thị chủng tộc nhân, đang nói dối sao?”

Nghe được này vấn đề, Matthew lập tức ý thức được, này Oprah so trước đây hắn sở đối mặt phóng viên cùng người chủ trì, khó đối phó nhiều.

“Ta cũng không nói dối.”

Một đống trong hào trạch, Jada Smith ngồi ở trước TV, đối Will - Smith nói,“Hắn xác thật từ cùng ngươi cạnh tranh trung, đoạt đi nam chính.”

Will - Smith không nói gì, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm TV.

Spike Lee liền đứng ở vũ đài bên kia chỗ cửa ra, lúc này mặc một thân cao định tây trang, ngay cả trên mũi kính mắt, đều đến từ Chanel hạn lượng bản, cả người thoạt nhìn cao quý vô cùng.

“Bọn họ tại lầm đạo công chúng.” Matthew ăn ngay nói thật,“Bọn họ mà nói có một bộ phận là tình hình thực tế, nhưng bọn họ tại tình hình thực tế trên trụ cột hư cấu bộ phận lời nói dối, dùng đến lầm đạo dư luận cùng công chúng.”

Oprah trên mặt sớm không có tươi cười, hỏi,“Matthew, ngươi nói bọn họ là ai?”

Matthew giống như là ủy khuất đại nam hài như vậy, nói,“Gần nhất mọi người đều hẳn là ở trên truyền thông từng nhìn đến tên của bọn họ.”

Oprah cố ý hướng dẫn,“Tỷ như...... Thứ nhất chỉ trích ngươi người?”

“Đúng vậy.” Matthew không chút do dự gật đầu, phỏng đoán Oprah là chuẩn bị dẫn ra Spike Lee,“Tỷ như Spike Lee, hắn đối với ta tự dưng chỉ trích, nói rất nhiều không phụ trách nhiệm mà nói, lần này phong ba bắt đầu tại Spike Lee chỗ đó, hắn chỉ trích [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] của ta nhân vật giết hắc nhân, lại chỉ trích Eastwood đạo diễn Flags of Our Fathers trung không có hắc nhân nhân vật......”

Hắn nhìn Oprah,“Winfrey nữ sĩ, ta muốn hỏi một chút, đảo Iwo cắm cờ tiểu đội trung có hắc nhân sao?”

Oprah lắc đầu,“Không có.”

Matthew tiếp lại hỏi,“Ngươi hẳn là xem qua rất nhiều Hollywood điện ảnh đi?”

Oprah nhẹ nhàng gật đầu,“Của ta xem phim lượng sẽ không so ngươi thiếu.”

Matthew tiếp còn nói thêm,“Ngươi xem qua về chiến tranh cùng chiến đấu phim trung, có mấy bộ không có hắc nhân nhân vật tử vong?”

Oprah hồi tưởng một đoạn thời gian, nói,“Giống như đại bộ phận đều có đi.”

Matthew nhìn về phía người xem,“Chư vị, các ngươi cảm giác bởi vì này một điểm, liền nói ta cùng Eastwood đạo diễn có hiềm nghi kì thị chủng tộc, thành lập sao?”

Thính phòng bên kia trầm mặc một hồi, theo sau có thanh âm vang lên,“Bất thành lập !”

Còn có người la lớn,“Muốn ấn này tiêu chuẩn, chúng ta tất cả mọi người là kì thị chủng tộc phần tử.”

Càng có một siêu cấp đại giọng hô,“Ta nhớ rõ Spike Lee đạo diễn một bộ phim bên trong, có không ít hắc nhân nhân vật chết mất, lấy hắn tiêu chuẩn, hắn phải chăng cũng tại kỳ thị hắc nhân?”

Thính phòng bên kia nháy mắt bộc phát ra tiếng cười.

Gilberto - Silva cũng cười lên, vói vào trong ba lô tay, chậm rãi lui đi ra.

Trực tiếp đại sảnh vang lên tiếng cười khiến Spike Lee sắc mặt biến có điểm khó coi, nhấc chân liền tưởng lên vũ đài, lại bị một danh công tác nhân viên ngăn cản.

“Lý đạo diễn, mời ngươi kiên nhẫn đợi.”

Spike Lee nhìn nhìn Oprah, dừng lại chân, trong lòng lại mắng, này Hắc Bì Bạch Tâm bitch !

Helen - Hermann liền đứng ở vũ đài bên kia xuất khẩu, lúc này mỉm cười, Matthew lấy Eastwood làm dẫn đường, phi thường sáng suốt, tuyệt đại bộ phận người đều có thể nhìn ra đến, Spike Lee công kích Eastwood cùng Flags of Our Fathers căn bản chính là cố tình gây sự, chỉ cần để người nhận thức đến điểm này, hắn lại thuận thế xả đến [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] mặt trên, rất dễ dàng liền được đến rộng khắp tán thành.

Spike Lee phía sau không xa địa phương, James - Jackson thẳng lắc đầu, lúc trước hắn liền khuyên qua Spike Lee không cần đem Eastwood liên lụy vào đến, Spike Lee căn bản không nghe, gã này gần nhất mấy năm nay ỷ vào chính mình là hắc nhân, đãi ai công kích ai, cố tình người khác lại tại kì thị chủng tộc danh hào dưới, không thể cầm hắn thế nào......

James - Jackson thở dài, nhịn không được thổ tào: Spike Lee hóa thân thành chủng tộc giảo thỉ côn mấy năm nay, trên cơ bản hận ai thắng ai, phỏng chừng tự cho là kia đầy mặt màu đen có thể vô địch ở thế giới.

Thực ra Spike Lee lần đầu tiên chỉ trích luận điệu, nơi nơi đều là sơ hở, nhưng đặt ở toàn mĩ xã hội tình thế dưới, lại thêm trực tiếp đề cập đến hai đại danh đỉnh đỉnh công chúng nhân vật, chỉ trích nháy mắt trở nên không phải bình thường.

Matthew rất rõ ràng điểm này, sở hữu không hợp lý tại Spike Lee ngăm đen da thịt dưới, tại Hollywood phái tả chiếm cứ tuyệt đối chủ lưu trong hoàn cảnh, đều có vẻ hợp tình hợp lý.

Xác thực điểm đến nói, lấy Hollywood làm trung tâm cùng dẫn đường, gần nhất này vài năm, toàn mĩ đã hình thành một cỗ rất ác liệt “Phu nháo” Phong khí.

Đương nhiên,“Phu nháo” người chính là Phi Châu duệ.

Loại này phong khí từ Hollywood nhanh chóng khuếch tán đi ra ngoài, Los Angeles ở bang California nhận đến ảnh hưởng rõ rệt nhất, California pháp luật quy định trường học tuyển chọn không xem màu da nhân chủng, mà là muốn xem thực lực cùng điểm, bởi vậy mới có rất nhiều châu Á Hoa kiều cố gắng đọc sách phân phân thi đậu danh giáo.

Tựa như Hollywood như vậy, Phi Châu duệ phi thường bất mãn, bọn họ hai năm nay vẫn làm kháng nghị nháo sự tình, yêu cầu California sửa chữa pháp luật, khiến trường học tuyển chọn tất yếu tham khảo chủng tộc màu da, đến cân bằng nhân chủng tỉ lệ.

Này gợi ra đại lượng châu Á phản đối, mới bị tạm thời gác lại.

Gần nhất bởi vì bị người công kích, Matthew mới chú ý tới việc này, nhìn thấy Helen - Hermann thu thập đến tư liệu khi, đều có điểm trợn mắt há hốc mồm, hắn nghe nói qua dựa vào điểm, bối cảnh, tiền tài cùng gia tộc thế lực đợi đã (vân vân) thi đậu danh giáo, dựa vào màu da cũng tưởng tiến danh giáo vẫn là lần đầu tiên gặp.

Thế giới chi đại, thật là vô kì bất hữu.

Matthew ngồi ở vũ đài trên sô pha, thoải mái tự nhiên trả lời Oprah vấn đề.

Đây là một lần hiện trường trực tiếp, Oprah hỏi ra vấn đề tương đối bén nhọn, lại không có rõ ràng thiên vị, này chỉ sợ cũng là Oprah talk show có thể hơn hai mươi năm đứng thẳng không ngã một nguyên nhân.

Ngắn ngủi mười mấy giây thời gian, trên đài dưới đài, TV trong ngoài, rất nhiều người đều bắt đầu một lần nữa tự hỏi đối với Matthew chỉ trích, công chúng rất dễ dàng nhận đến truyền thông dư luận dẫn đường, lại không phải không hiểu được tự hỏi.

Oprah lại hỏi,“Nói như vậy, ngươi cho rằng Spike Lee đạo diễn đối với ngươi chỉ trích tất cả đều không tồn tại.”

Nếu nói là Naomie Harris hoặc là Paula Patton đám người, Matthew còn sẽ chần chờ, hiện tại cũng sẽ không, lập tức gật đầu nói,“Đương nhiên ! đóng vai Ba Tư sứ giả diễn viên Musasen theo ta nhận thức rất nhiều năm .”

Đây là lời thật, vị kia hắc nhân diễn viên vốn là Thiên Sứ trù tính công ty kì hạ .

“Chúng ta hai chỉ là hoàn thành phần mình công tác.” Matthew rất tự nhiên nói,“Musasen phía trước cũng nhận qua phỏng vấn, nói hắn tại kịch tổ nhận đến tôn trọng cùng mặt khác diễn viên như vậy.”

Oprah nhẹ nhàng gật đầu, chủ động đổi vấn đề,“Nhưng Spike Lee đạo diễn sau này ở trên báo chí tạp chí phỏng vấn, lại đều không như vậy cho rằng.”

“Ngươi hay không tưởng cùng hắn tự mình nói chuyện?” Oprah hỏi.

Matthew hơi hơi trương miệng, lộ ra một bộ sửng sốt bộ dáng.

Oprah muốn chính là như vậy hiệu quả, lớn tiếng nói,“Cho mời Spike Lee đạo diễn.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 519: Cạm Bẫy

Sửa sang lại một chút cao định tây trang, đạp lên hạn lượng bản giày da, Spike Lee giống như đến từ England lạc hậu quý tộc như vậy đi lên vũ đài.

Matthew hơi hơi trương miệng, nháy mắt diễn xuất lúc này cần nhất ngoài ý muốn biểu tình.

“Như thế nào sẽ......”

“Đây là Spike Lee.”

“Hắn vì sao ở trong này.”

Thính phòng vị trí, cũng vang lên một mảnh sửng sốt thanh âm.

Westwood khu phòng ốc bên trong, mọi người cũng đều ngây ngẩn cả người, bọn họ nói cái gì cũng không có nghĩ đến, Spike Lee thế nhưng xuất hiện ở Matthew talk show thượng.

Brian không khỏi vò đầu, nói thầm,“Oprah đây là muốn làm cái gì?”

Daenerys lại đến hứng thú,“Matthew muốn trực tiếp đối mặt Spike Lee a !”

“Ta vì sao không có đi hiện trường !” Thompson ôm lấy chính mình ngăm đen mặt,“Ta tại trực tiếp thính, nhất định trực tiếp đem Spike Lee làm phiên !”

Spike Lee hiện thân ra nhân đoán trước, Oprah không có ngăn lại thính phòng bên kia nghị luận, muốn chính là loại này hiệu quả, không có một điểm mãnh liêu, Oprah talk show dựa vào cái gì vẫn bảo trì tuyệt đối dẫn đầu địa vị.

Nàng xem xem Matthew, lại nhìn nhìn Spike Lee, này hai người hình thành rõ ràng đối lập.

Matthew - Horner một thân rất phổ thông hưu nhàn loại trang điểm, cùng thính phòng bên kia trẻ tuổi nhân không có bất cứ phân biệt, phảng phất là Phổ La đại chúng trung rất phổ thông một thành viên.

Spike Lee rõ ràng tương phản, thâm sắc tây trang cùng giày da thoạt nhìn liền không tiện nghi, còn lại mặc kệ là khảm kim cương khuyên tai cùng màu vàng kim đồng hồ, vẫn là trên mắt phương ngẫu nhiên có thể phản xạ quang mang gọng kính, không có gì không tại nói cho mọi người -- ta này một thân rất quý báu, ta là có tiền có địa vị nhân.

Lên vũ đài, Spike Lee một chút chưa cùng thính phòng bên kia hỗ động hứng thú, bay thẳng đến Oprah cùng Matthew bên này đi tới.

Matthew bắt đầu khi sửng sốt, trên mặt biểu tình lại dần dần khôi phục bình thường, nhìn Oprah liếc nhìn, Oprah chỉ là đối với hắn cười cười, lại cái gì cũng không có nói.

Nàng sẽ không giải thích, cũng không cần giải thích.

Bởi vì này là Oprah talk show, đây là thuộc về nàng tiết mục.

Oprah sắc mặt không biến, ánh mắt từ Spike Lee bên kia thu hồi đến, lại nhìn Matthew liếc nhìn, đan liền quần áo đến nói, Matthew so Spike Lee rõ ràng muốn thông minh.

Có lẽ vị này đại đạo diễn, thoát ly nhất tuyến người xem quá xa .

Oprah bỗng nhiên nghĩ đến Spike Lee đạo diễn phong cách cùng vì người làm sự, có vẻ hắn luôn luôn liền không biết nhất tuyến người xem cần cái gì.

So với hắn, càng thêm đại chúng hoá Matthew - Horner, đan từ hình tượng cùng qua lại nhân thiết thượng, liền càng thêm thảo hỉ.

Nếu Spike Lee không thể đem Matthew - Horner kì thị chủng tộc hiềm nghi tọa thực, phỏng chừng hắn hôm nay muốn phiền toái .

Oprah phía trước xem qua Helen - Hermann cung cấp một ít hình ảnh, biết Matthew bên này cũng không phải không có chuẩn bị.

Nhưng Matthew sẽ không ngốc đến trước tiên đối Oprah lượng ra con bài chưa lật, tuy rằng Oprah công nhận Hắc Bì Bạch Tâm, nhưng thương nghiệp bên trên sự, ai có thể dễ tin ai?

Nhìn Spike Lee từng bước đến gần, Matthew nhẹ nhàng sờ sờ túi quần, bên trong có hai khối di động phần cứng cùng hai cái USB, đây là hắn hôm nay đòn sát thủ.

Phía trước Helen - Hermann cùng Oprah trao đổi qua, Oprah vì tiết mục hiệu quả, cũng đồng ý khiến tiết mục chế tác nhân viên hiện trường truyền phát hắn cung cấp hình ảnh tư liệu.

Matthew rất rõ ràng Oprah muốn là cái gì, hôm nay mặc kệ ai thắng lợi, thực ra Oprah đều là người thắng, huyền mà chưa quyết đối tiết mục ngược lại tối bất lợi.

“Tọa, Lý đạo diễn.” Oprah ý bảo Matthew đối diện sô pha, đẳng Spike Lee ngồi xuống, còn nói thêm,“Hai vị, không cần ta lại làm giới thiệu đi?”

Matthew đối Spike Lee khẽ gật đầu,“Ngươi hảo, Lý đạo diễn.”

Spike Lee tà nhìn hắn một cái, lại không có bất cứ đáp lại.

Matthew cười cười, cũng không để ý, có vẻ đặc biệt lễ phép rộng lượng.

Gilberto - Silva đối Spike Lee ấn tượng đầu tiên liền không hảo, cảm giác đối diện trên vũ đài nhân rất ngạo mạn, tuy rằng cùng là hắc nhân, nhưng nhìn thấy đối phương quần áo trang điểm, hắn theo bản năng liền cho rằng bọn họ không phải đồng loại nhân.

“Oprah chân lưu một tay a.”

Trong hào trạch, Will - Smith nhìn màn hình TV, nói,“Thế nhưng xây dựng như vậy một đài tiết mục.”

Jada Smith có chút hưng phấn,“Xem đi, Will. Ngươi người này rất cẩn thận , ngươi hiện tại xem xem, Spike là như thế nào khiến Matthew - Horner thanh danh mất hết .”

Vũ đài mặt sau, Helen - Hermann tìm đến vị kia cho nàng tin tức sản xuất trợ lý, thừa dịp chung quanh không ai nhỏ giọng nói vài câu.

“Ngươi yên tâm.” Sản xuất trợ lý nói,“Ta cam đoan theo dõi, không có ngoài ý muốn phát sinh.”

Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu, đã làm tất cả có thể làm , hiện tại liền xem trên vũ đài Matthew phát huy .

Trên vũ đài, không đợi Oprah mở miệng, Spike Lee liền nói thẳng,“Ngươi cảm giác của ngươi nói xạo có thể lừa gạt mọi người sao? Ân? Có thể sao?”

Hắn ngữ tốc cực nhanh, căn bản không cho Matthew mở miệng bác bỏ cơ hội,“Ngươi dám đối với Thượng Đế thề, ngươi không kỳ thị hắc nhân sao?”

“Có thể.” Matthew rất chăm chú nói,“Nếu có thể, tiết mục kết thúc chúng ta cùng đi giáo đường.”

Nói tới đây, hắn chỉ chỉ thính phòng,“Mọi người có hứng thú mà nói, có thể đi làm chứng kiến.”

Spike Lee tựa hồ không hề nghĩ đến, Matthew thế nhưng một điểm đều không mang do dự .

“Ngươi không có đối hắc nhân cùng hắc nhân nhân vật biểu đạt ra ứng có tôn trọng.” Spike Lee phu nháo mười mấy năm, tự có một bộ hắn cho rằng là chân lý triết học, hắn nhìn chằm chằm Matthew, chất vấn nói,“Từ tiến vào Hollywood tới nay, ngươi cùng hắc nhân diễn viên đáp qua hí sao? Ngươi cùng hắc nhân đạo diễn cùng chế tác nhân hợp tác qua sao? Ngươi có hắc nhân bằng hữu sao?”

Hắn đề cao thanh âm, trực tiếp thay Matthew trả lời,“Không có !”

Matthew xòe tay, rất vô tội nói,“Này mấy có thể thuyết minh cái gì đâu?”

Spike Lee nâng tay chỉ hắn bên này,“Thuyết minh ngươi là người da trắng tối thượng chủ nghĩa giả, thuyết minh ngươi trong lòng có rất nhiều ti bỉ tơ tưởng xấu xa, thuyết minh ngươi có chủng tộc kỳ thị hiềm nghi !”

Matthew quay đầu nhìn về phía Oprah, từ Spike Lee đặt câu hỏi bắt đầu, Oprah liền tự động ẩn thân , Oprah sắc mặt rất bình thường, tựa hồ Spike Lee nói lời nói không có bất cứ vấn đề.

Chẳng lẽ rất nhiều hắc nhân chính là nghĩ như vậy ? Loại này kì ba lý luận cũng có thị trường......

Đột nhiên, Matthew nghĩ tới Spike Lee chỉ trích Eastwood cùng Flags of Our Fathers, trừ Eastwood bản nhân ngoại không người phản bác; Nghĩ tới từng Tinh Chiến 7 vị kia hắc nhân diễn viên theo lý đương nhiên nói chủ yếu nhân vật không có hắc nhân chính là kỳ thị mà nói......

Sau đó, hắn minh bạch , rất nhiều hắn cho rằng không là vấn đề vấn đề, tại hắc nhân thậm chí rất nhiều duy trì hắc nhân người da trắng trong mắt, cũng rất là vấn đề.

Hắn nghĩ tới Amanda gần nhất mới nói với hắn qua mà nói, chủng tộc,diversity này mấy từ, hiện tại thường xuyên trở thành một nhúm dụng tâm kín đáo nhân trăm thử không thích vương bài, chỉ cần bọn họ mục đích không chiếm được, liền sẽ đem này tấm vương bài lấy ra, sau đó hướng chỗ hiểm nháo.

Đối mặt loại này càng ngày càng tràn lan tình huống, có người chỉ có thể cúi đầu, có người phản cảm, có người giận mà không dám nói gì, lại ít có người trực tiếp nhảy ra phản bác.

Matthew lại nhìn về phía Spike Lee, nếu nói Hollywood là phu nháo vận động trung tâm, kia Spike Lee tuyệt đối là trung tâm trung hạch tâm phần tử.

Spike Lee còn tại chỉ trích hắn, các loại lên án hắn kì thị chủng tộc mà nói thao thao bất tuyệt, tùy thời đều có thể đem Matthew bao phủ.

Helen - Hermann nhìn trên vũ đài tình hình, ít nhiều có chút lo lắng, nơi này không ai so với nàng càng rõ ràng, Matthew vô luận lấy nào tiêu chuẩn đến cân nhắc, đều không tính là người tốt, tuyệt đối sẽ không chỉ chịu đựng mà không phản kích, nhưng Spike Lee sở hữu ngụy biện đều là thành lập tại hắn màu da trên trụ cột , phản kích mà nói một khi khống chế không tốt, khả năng thật liền sẽ biến thành kì thị chủng tộc phần tử.

Tựa như qua lại như vậy, Spike Lee biết chính mình lời nói rất quá phận, này bộ lý luận cũng rất kì ba, nhưng tại Hollywood thậm chí Mĩ quốc xã hội, cố tình rất nhiều người cùng đại đa số chủ lưu truyền thông đều mua trướng, hắn dựa vào màu da náo loạn mười mấy năm, sớm liền tổng kết ra một bộ hành chi hữu hiệu kinh nghiệm.

Hơn nữa, hắn liền chờ Matthew - Horner đến phản bác, này mấy lý luận tất cả đều là ngụy biện, nhưng phản bác mà nói, rất dễ dàng liền rơi vào ngôn ngữ cạm bẫy bên trong.

Matthew mặt ngoài rất nhẹ nhàng, trên thực tế cũng nhận ra Spike Lee mà nói không thể tùy tiện bác bỏ, đặc biệt là giống không cùng hắc nhân hợp tác cùng không có hắc nhân bằng hữu linh tinh , hắn phản bác rất dễ dàng cho người Spike Lee mà nói là thật ấn tượng......

Này Spike Lee nhìn qua rất kiêu ngạo, tựa hồ dựa vào màu da dám nhật thiên nhật địa nhật không khí, kỳ thật là tại chờ gạt hắn.

Hiện nay xã hội tình thế, ngươi không thích hắc nhân, không cùng hắc nhân giao tiếp, liền khả năng có hiềm nghi kì thị chủng tộc.

Mặt khác giới có lẽ hoàn hảo điểm, Hollywood loại này tình thế lại càng ngày càng rõ ràng.

Matthew biết chính mình không có khả năng cùng toàn bộ đại hoàn cảnh đối kháng, chung quy hắn còn muốn tại Hollywood hỗn.

“Lý đạo diễn !” Matthew đánh gãy Spike Lee, nói,“Ta tại [ Vua Bọ Cạp ] trung, cùng Kelly Hu hợp tác qua, đến nay vẫn là bằng hữu, nàng là Hoa kiều; Quay chụp [ Dawn of the Dead ] khi, cùng ta hợp tác nữ chính là Jessica - Alba, chúng ta nhân hí sinh tình, ngắn ngủi kết giao qua, Jesse là Latin duệ......”

Thính phòng bên kia vang lên một mảnh tiếng nghị luận, thoáng lý giải Matthew người đều biết hắn nói là sự thật.

“Chính là a.” Trước TV, Brian lớn tiếng nói,“Spike Lee là nói xấu !”

“Đối !”

“Đối !”

Thompson nhắc nhở nói,“Matthew còn cùng Adriana - Lima kết giao qua đâu, đây là một Brazil nhân.”

Spike Lee mắt nhìn nghị luận phân phân thính phòng bên kia, trong lòng mắng câu một đám ngu xuẩn, nói tiếp,“Thỉnh chú ý, ta nói kỳ thị, là hắc nhân, không bao gồm người khác !”

Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm Matthew, nói ra sớm liền chuẩn bị tốt mà nói,“Ngươi liên hợp Keira - Knightley, hướng [ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ tạo áp lực, dùng Eva - Green thay đổi Naomie Harris là sự thật đi? Ngươi duy trì người da trắng diễn viên Alexandra - Daddario xa lánh điệu Paula Patton, lấy đến I Am Legend nữ phụ, không sai đi? Duy trì hắc nhân diễn viên Francis - Lawrence vì thế vứt bỏ I Am Legend đạo diễn chức vị, không phải ta hư cấu đi?”

Nghe được này từng câu chất vấn, Matthew trầm mặc .

Nói đến này phân thượng, nhiều lời vô ích, vẫn là đến điểm trọng bàng hảo .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 520: Thắng Chắc

Nhìn thấy Matthew trầm mặc, trên ghế khán giả nhân ánh mắt tề xoát xoát xuống tại hắn trên người, loại này nhìn qua vô lực phản bác cục diện, rất dễ dàng để người liên tưởng đến -- Spike Lee nói sở hữu nói đều là thật .

Spike Lee lên án còn đang tiếp tục, Matthew lại vẫn trầm mặc, tựa hồ một câu phản bác mà nói đều nói không ra đến.

“Không thể nào.”

“Matthew đây là đều cam chịu ?”

Gilberto - Silva ngồi ở hàng đầu tiên, lại có thể nghe đến mặt sau truyền đến phần đông tiếng nghị luận.

“Hắn...... Thật kì thị chủng tộc?”

“Rất đáng xấu hổ a.”

“Lừa đảo !”

“Uổng phí chúng ta duy trì hắn !”

Này mấy thanh âm tất cả đều truyền đến Gilberto - Silva lỗ tai bên trong, phảng phất nhắc nhở hắn muốn làm chút gì như vậy, hắn ánh mắt cũng dừng ở Matthew trên người, có điểm phẫn nộ, lại có điểm nghi hoặc, vô luận thái độ vẫn là ngoại tại hình tượng, rõ ràng này nhân tài cùng bọn họ một nhóm a !

Chẳng lẽ thật là lừa đảo?

Nghĩ đến lừa đảo, Gilberto - Silva tay lại lọt vào trong bao, mò đến một quả trứng gà.

Los Angeles, Van Diesel bởi vì lâm thời có chuyện, lúc này vừa mở ra TV, vừa lúc nghe được Spike Lee thao thao bất tuyệt ngôn luận, Matthew - Horner tên khốn kiếp này, tựa hồ bị Spike Lee nói được á khẩu không trả lời được, mắt thấy kì thị chủng tộc tội danh liền muốn tọa thực .

Hắn tâm tình vô cùng tốt, riêng đi đến quầy bar biên, vì chính mình đổ một ly rượu, vừa nhấp , vừa đánh tính thưởng thức Matthew - Horner quẫn bách.

Tuy rằng Matthew - Horner bây giờ còn rất trấn định, chỉ là trầm mặc, nhưng hắn tin tưởng không qua bao lâu, cái kia gia hỏa liền sẽ cấp giơ chân.

Nhiều năm cũ cừu mắt thấy liền có thể được báo, đặc biệt chính hắn còn tự mình tham dự đến trong đó, Van Diesel cảm giác thật sự rất thích, thích hắn trực tiếp xử lý một ly Whisky.

Một đống trong hào trạch, Jada Smith thần thái thoải mái, đối Will - Smith nói,“Ta sớm liền nói qua, Matthew - Horner không phải Spike đối thủ.”

Nhìn thấy TV trên hình ảnh trầm mặc không nói gì Matthew - Horner, Will - Smith gật gật đầu, có chút bội phục nói,“Luận lên lấy chúng ta màu da nháo sự, toàn bộ Hollywood không ai so được với Spike Lee.”

Mặc kệ Spike Lee giảo thỉ côn cũng tốt, vẫn là ngụy biện tà thuyết cũng thế, tại Hollywood đại hoàn cảnh cùng màu da bối cảnh dưới, hắn sở hữu ngôn luận đều không khoan nhượng nghi ngờ.

Nghi ngờ đó chính là kì thị chủng tộc.

Will - Smith lại nhìn TV màn hình liếc nhìn, đối Jada Smith nói,“Xem ra ta có thể trực tiếp đứng ra .”

Muốn thu lợi nhiều nhất, đương nhiên muốn đứng ra lớn tiếng kêu gọi, ngày mai hắn liền có thể làm.

Đáng tiếc a, lớn nhất nổi bật đều khiến Spike Lee một người ra.

Westwood khu phòng ốc bên trong, không khí cơ hồ ngưng trệ, tất cả mọi người mím môi không nói lời nào, bọn họ duy trì nhân, giờ phút này hoàn toàn rơi vào bị động.

“Brian, Matthew như thế nào còn không phản kích.” Thomson hỏi.

“Phỏng chừng đang đợi tốt nhất cơ hội đi.” Brian biết Matthew trợ thủ từ nơi này thu thập đến rất nhiều thứ,“Hiện tại chiếm thượng phong không gọi thắng.”

Trực tiếp trong đại sảnh, Spike Lee nhìn Matthew, khóe miệng mang theo một tia cơ hồ không thể phát giác tiếu ý, tựa hồ địch nhân sắp xong đời, thắng lợi liền tại trước mắt.

Lời hắn nói có 70-80% là chân thật , còn thừa nói dối hoàn toàn thành lập tại chân thật trên trụ cột, để người khó có thể phản bác, hắn cũng không sợ Matthew - Horner phản bác, cũng đang đợi Matthew - Horner mở miệng.

Vô luận Matthew - Horner nói cái gì, tại màu da chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, hắn có một trăm chủng phương thức phản bác trở về.

Trận này, hắn thắng định !

Spike Lee khóe miệng tiếu ý càng ngày càng đậm, sắp hiện hình, hắn tỉ mỉ chuẩn bị người thắng mỉm cười, phảng phất tùy thời đều có thể ở một khắc sau hiện ra.

“Matthew - Horner, ngươi khuyết thiếu đối hắc nhân tôn trọng.” Spike Lee ngoài miệng vẫn không có đình,“Không cần lại biện giải , ngươi chính là cực đoan phần tử !”

Nói tới đây, hắn rốt cuộc ngừng lại, chuẩn bị trước suyễn một hơi, sau đó lại phát động công kích, triệt để đem Matthew - Horner đánh chết !

Matthew không có biện giải, cũng quyết định tạm thời không biện giải, lấy hôm nay tình huống, hắn nói cái gì, Spike Lee đều có thể phản bác trở về, kia vài giảo thỉ côn bàn ngôn luận, cho dù là hắn đều cảm giác đau đầu.

Cho nên, hắn từ trong túi áo lấy ra một Usb cùng một di động phần cứng.

“Winfrey nữ sĩ.” Matthew đối Oprah nói,“Ta nơi này có điểm tư liệu.”

Hắn trước nâng tay ý bảo xuống trong tay USB cùng di động phần cứng, tiếp chỉ chỉ trường quay phía sau cự đại màn hình,“Có thể hay không truyền phát một chút?”

Từ Spike Lee lên đài sau, Oprah vẫn ở ẩn hình, bởi vì nàng phi thường rõ ràng này hai người bác bỏ vấn đề có bao nhiêu mẫn cảm, dù cho nàng là hắc nhân, cũng không tưởng dễ dàng chen vào nói.

“Có thể.” Oprah biết Matthew trong tay có điểm này nọ.

Nàng làm thủ thế, lập tức có công tác nhân viên đi lên đài đến, từ Matthew trong tay tiếp nhận USB cùng di động phần cứng, Matthew cũng tại công tác nhân viên bên tai nói nhỏ vài câu, công tác nhân viên rất nhanh cầm USB cùng di động phần cứng trở về hậu trường.

“Hắn muốn làm cái gì?” Spike Lee nghi hoặc.

Không chỉ là hắn, TV trong ngoài tất cả mọi người nghi hoặc khó hiểu.

Spike Lee mắt nhìn Matthew,“Chẳng lẽ ta có thóp rơi vào trên tay hắn?”

Oprah lúc này không thể tiếp tục trầm mặc, thừa dịp hậu trường kiểm tra cùng chuẩn bị phát đi thời gian, hỏi Matthew,“Đây là cái gì?”

Matthew vẫn là kia phó bình tĩnh tự nhiên thân hòa bộ dáng, bình tĩnh nói,“Một điểm hình ảnh tư liệu.” Hắn đột nhiên đề cao thanh âm,“Vô luận nói như thế nào, đều là nói miệng không bằng chứng !”

Sau khi nghe được một câu, Spike Lee khóe miệng run nhè nhẹ một chút, trương miệng liền tưởng phản bác.

Nhưng Matthew thanh âm vang dội, ngữ tốc cực nhanh,“Xem xong này mấy, nói vậy mọi người sẽ đối ta có càng thêm trực quan ấn tượng, đối Lý đạo diễn mà nói có điều phán đoán. Ta liền không nhiều lời , để tránh có cố ý dùng lời lầm đạo mọi người hiềm nghi.”

Oprah trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại xem trọng Matthew vài phần, so với ồn ào, chỉ biết là lăn qua lộn lại dùng ngụy biện hướng trên đầu người khấu Spike Lee, Matthew - Horner càng có hàm dưỡng, càng bình tĩnh trấn định, cũng có vẻ càng có khí độ.

Đan từ ngoài tại hình tượng cùng khí chất đi lên nói, Matthew - Horner ngắn ngủi vài câu, liền áp đảo Spike Lee, hơn nữa ẩn ẩn tại hướng dẫn người xem, làm cho bọn họ đi hoài nghi Spike Lee trừ nói bên ngoài, không có bất cứ chứng cớ có thể chứng minh những lời này.

Người này không đơn giản a !

Oprah dựa vào nhiều năm kinh nghiệm cùng nhạy bén khứu giác, cảm giác được hôm nay Spike Lee khả năng......

Che lấp tại tóc hạ vô tuyến tai nghe vang lên đạo bá nhắc nhở thanh, Oprah nói thẳng,“Khiến chúng ta trước xem màn hình lớn đi.”

Bao gồm Matthew cùng Spike Lee ở bên trong, ánh mắt mọi người tề xoát xoát chuyển hướng về phía vũ đài bối cảnh trên tường màn hình lớn.

Màn hình lớn theo sau sáng lên, nhất trương một tấm ảnh chụp giống như phim đèn chiếu như vậy tự động truyền phát.

Lần đầu thảm đỏ biên, Matthew vi một hắc nhân nữ hài kí tên, tiếp theo trương hai người ôm; Lại xuống nhất trương, Matthew tại một hồi hoạt động thượng, ôm một người da đen tiểu hỏa bả vai, cùng nhau khoa tay múa chân ra V hình thủ thế......

“Đi ngươi sao kỳ thị !”

Westwood khu phòng ốc bên trong, nhìn thấy chính mình cùng Matthew chụp ảnh chung xuất hiện, Thomson lớn tiếng nói,“F@#@ Spike Lee, ngươi rất mã ánh mắt mù sao !”

Hậu trường, đạo bá mệnh lệnh nói,“Cắt số ba màn ảnh.”

TV hình ảnh trong, Spike Lee mặt bộ đặc tả xuất hiện.

Hắn ngăm đen trên mặt không có bất cứ biểu tình, tựa hồ tại sững sờ như vậy.

Thomson tưởng cũng không có tưởng, liền đối với TV trên màn hình Spike Lee dựng lên một căn ngón giữa, theo sau toàn bộ phòng ốc bên trong nhân, đều tề xoát xoát dựng lên ngón giữa.

Trực tiếp trong đại sảnh, Gilberto - Silva tay lại từ trong bao lui đi ra, một nguyện ý cùng hắc nhân làm nhiều như vậy tiếp xúc, còn có thể thân mật ôm nhân, sẽ kỳ thị?

Hắn nhìn về phía Spike Lee, tên hỗn đản này ! thiếu chút nữa liền khiến hắn hiểu lầm Matthew a !

Spike Lee hao phí hảo đại công phu nước miếng, cũng không có này mấy hình ảnh tư liệu đến chân thật, nghe vào trong lỗ tai bên thứ ba theo như lời nói, nơi nào so thượng tận mắt nhìn thấy càng có trùng kích lực.

Vũ đài hạ người xem, chỉ cảm thấy Spike Lee người này rất đáng giận ......

Hình ảnh nhất trương tiếp nhất trương lục lọi, tốc độ không tính chậm, lại đủ để cho nhân thấy rõ ràng, hình ảnh truyền phát kết thúc, lại là một ít video ngắn, trong video cũng là Matthew cùng hắc nhân fan điện ảnh thân thiết hỗ động trường hợp, vô luận thấy thế nào, Matthew cùng kia vài người da đen đều không có nửa phần ngăn cách.

Video đến cuối cùng một điều, đó là bệnh viện phòng bệnh, Matthew cùng một trên đầu quang quang hắc nhân tiểu hài tử ôm, lại đem tiểu hài tử ôm lấy đến, thân mật nói cái gì, tuy rằng nghe không quá rõ ràng, nhưng rõ ràng là tại cổ vũ này hắc nhân tiểu hài tử.

Phòng bệnh cùng trọc đầu, lập tức để người liên tưởng đến bệnh bạch cầu.

Video cuối cùng dừng lại tại Matthew ôm hắc nhân tiểu hài tử trên hình ảnh, Oprah lập tức hỏi,“Đây là một bệnh bạch cầu nhi đồng sao?”

“Đúng vậy.” Matthew đầu tiên là gật gật đầu, lại chỉ chỉ trên video biểu hiện ngày,“Đây là tháng sáu ta tại California y học viện nhìn thấy một bệnh bạch cầu bệnh nhân, lúc ấy còn không đến sáu tuổi.”

Hắn không nói thêm gì, hiện tại loại tình huống này, hình ảnh thắng qua ngôn từ một vạn lần.

Hơn nữa nói nhiều, khó tránh khỏi cho người ta một loại cố ý làm hiềm nghi.

Spike Lee thì tại trầm mặc, bình thường hắn không thế nào lại nhìn đến qua phương diện này tin tức, trong lòng cũng nghi hoặc, Matthew - Horner làm việc này vì sao không tuyên dương đi ra?

Cùng phấn ti chụp ảnh chung còn dễ nói, các ngôi sao cần phấn ti, cái này cũng dễ dàng bác bỏ, nhưng cuối cùng này video......

Hắn nào biết, Matthew không phải không tưởng tuyên truyền, mà là tại nghẹn đại chiêu, mấy thứ này đều là tích cóp đợi một lần quyên tiền khi dùng, hảo khanh...... Không đúng, hảo gom góp càng nhiều lạc quyên.

Oprah lúc này hỏi,“Lý đạo diễn, ngươi còn cho rằng Matthew có chủng tộc kỳ thị hiềm nghi sao?”

Mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là hắc nhân, đây là tự cấp Spike Lee một dưới bậc thang, trong tai nghe nàng đã được đến đạo diễn càng nhiều nhắc nhở , Spike Lee thấy hảo liền thu mà nói, mặt sau còn có giảm xóc đường sống.

Nhưng Spike Lee qua lại mười mấy năm, phu nháo mọi việc đều thuận lợi, tưởng cũng không có tưởng, liền nói,“Này có thể thuyết minh cái gì?” Hắn nghi ngờ nói,“Này bang Hollywood ngôi sao rất biết diễn hí, đây đều là ra vẻ......”

“Winfrey nữ sĩ !” Matthew đột nhiên mở miệng, đánh gãy Spike Lee mà nói,“Xin cho đạo bá tiếp tục truyền phát.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 521: Chính Nghĩa Một Phương

Phi Châu dương quang hết sức mãnh liệt, mấy hắc nhân y không che thể, có vẻ đặc biệt gầy yếu, từng căn xương sườn dị thường rõ ràng, để người vừa thấy liền biết trường kỳ bị vây ở dinh dưỡng bất lương trạng thái.

Một thân hình cao lớn nam nhân đứng ở bọn họ bên cạnh, nhất nhất xem xét cơ hồ là lộ thiên trong lều trại uống nước cùng đồ ăn, sau đó mặt bộ biểu tình trở nên dị thường nghiêm túc, tựa hồ phi thường đau lòng, lại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể cùng mấy hắc nhân nhất nhất ôm, tạm thời dùng ngôn ngữ đến an ủi bọn họ.

Hình ảnh tiếp một chuyển, thân hình cao lớn nam nhân ôm một người da đen nam hài, đi vào một đám hắc nhân tiểu hài tử trung gian, không để ý dưới đất bùn lầy cùng động vật chất thải, ngồi xổm mấy cái tiểu hài tử trước mặt, đậu bọn họ vui vẻ.

Hình ảnh lại chuyển, nam nhân tại một cự đại hình tròn phòng họp trung lớn tiếng kêu gọi, hô hào toàn thế giới chú ý Phi Châu nạn dân vấn đề.

Màn hình lớn truyền phát trên video, có Liên Hiệp Quốc nạn dân thự dấu hiệu, hơi chút lý giải một điểm nhân, cũng không khó đoán được này trên thực tế là Liên Hiệp Quốc nạn dân thự trao quyền quay chụp video.

Trực tiếp trong đại sảnh yên tĩnh vô thanh, bao gồm Gilberto - Silva đẳng hắc nhân ở bên trong, nhìn về phía Spike Lee ánh mắt đều hoặc nhiều hoặc ít đội khinh thường.

Một có thể xâm nhập Phi Châu chiến loạn khu, cùng hắc nhân nạn dân cùng nhi đồng như thế thân mật tiếp xúc, trên quốc tế vi hắc nhân nạn dân lớn tiếng kêu gọi ngôi sao, nói hắn kỳ thị hắc nhân, ngươi tin tưởng sao?

“A...... Phi !” Thompson lại hướng về phía TV hình ảnh giơ ngón tay giữa lên,“Spike Lee dứt khoát chính là tại ném chúng ta hắc nhân mặt !”

Daenerys hừ lạnh một tiếng, nói,“Giống Spike Lee loại này rác rưởi, liền nên tha đi ra ngoài nhân đạo hủy diệt.”

“Đối !” Nàng mặt sau một người da đen lớn tiếng nói,“Thật muốn đánh hắn !”

Hào trạch trong, Will - Smith mặt bộ biểu tình nghiêm túc, dần dần ý thức được, Spike Lee hôm nay muốn xui xẻo .

“Này mấy tính cái gì? Có thể chứng minh cái gì?” Jada Smith khinh thường thanh âm vang lên,“Người da đen Châu Phi theo chúng ta có thể bình thường sao?”

“Jada !” Will - Smith lập tức đánh gãy nàng,“Loại này không đầu óc mà nói, ở nhà nói nói liền tính . Nhớ kỹ ! đừng ở bên ngoài nói lung tung !”

“Ách......” Jada Smith chưa nói cái gì, trong lòng lại không chấp nhận.

Trực tiếp trong sảnh, Spike Lee trước tiên nhớ tới cũng là này mấy, người da đen Châu Phi có thể cùng bọn họ những người này như vậy sao?

Hắn há miệng thở dốc, đến yết hầu biên lời này lại nuốt trở về.

Nhưng mà, ở sâu trong nội tâm có quan niệm lại vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, người da đen Châu Phi có thể cùng chính mình so?

Đây không phải hắn một người ý tưởng, mà là bọn họ này một nhóm người quan niệm.

Oprah mắt nhìn Spike Lee, gã này nhất định thanh danh quét rác , nếu hắn cự tuyệt nàng hảo ý, không biết sống chết nhất định muốn tiếp tục gánh vác, cho rằng màu da còn có thể cho hắn bình chướng, kia liền tiếp tục đi xuống hảo, nàng tiết mục cũng thật lâu không có như vậy oanh động tính hiệu quả .

Khiến cho Spike Lee vi Oprah talk show huy hoàng lại thêm một bút !

Dù sao chết cũng không phải nàng.

Matthew tạm thời cái gì cũng không có nói, bởi vì video truyền phát còn đang tiếp tục.

Một chiếc lại một chiếc xe tải đến nạn dân doanh, tại hàng loạt lam mũ giáp duy trì dưới, vô số hắc nhân nạn dân lĩnh đến nhu cầu cấp bách vật tư, trên xe tải Liên Hiệp Quốc nạn dân thự cùng Matthew - Horner ngân sách hội dấu hiệu dị thường bắt mắt.

Ngắn ngủi hơn nửa phút thời gian, video truyền phát nhiều Phi Châu nạn dân doanh nhận Matthew - Horner ngân sách hội vật tư tình huống.

Lấy đến nhu cầu cấp bách vật tư nhân, có phụ nữ, có nhi đồng, có lão nhân, còn có người tàn tật, lại không có ngoại lệ đều là hắc nhân !

Nhìn trên màn hình lớn video, Gilberto - Silva ra ly phẫn nộ, thủ lại vói vào trong túi, mò đến hắn trứng gà !

“Này Spike Lee quá vô sỉ !”

“Hắn còn không muốn mặt mũi !”

“Chưa thấy qua so với hắn lại càng không muốn mặt nhân !”

Chung quanh truyền đến tiếng nghị luận, mắng Spike Lee thanh âm.

Gilberto - Silva chuyển động trong tay trứng gà, nhìn chằm chằm Spike Lee ánh mắt phảng phất có hỏa diễm bị đốt lên .

Này mấy hắc nhân nạn dân không nói gì, nhưng trên mặt vui sướng biểu tình rõ ràng có thể thấy được.

Trên video, như cũ đánh Liên Hiệp Quốc nạn dân thự dấu hiệu, chứng minh video độ tin cậy.

Phi Châu địa phương một vị hắc nhân lãnh tụ, dùng gập ghềnh tiếng Anh, hướng Liên Hiệp Quốc, Matthew - Horner cùng hắn từ thiện ngân sách hội biểu đạt cảm kích cảm tạ.

Liên Hiệp Quốc duy hòa bộ đội một vị quan quân, độ cao đánh giá Matthew - Horner lần này viện trợ.

Trực tiếp đại sảnh trên ghế khán giả, một đám dùng khinh thường ánh mắt nhìn chằm chằm Spike Lee, Matthew - Horner kì thị chủng tộc? Lừa ai đâu? Thật muốn đem chúng ta trở thành đứa ngốc đùa giỡn?

Trước TV, vô số người đồng thời khinh thường Spike Lee nhân phẩm.

Beverly Hills một đống trong hào trạch, điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học viện đương nhiệm thay trực chủ tịch Sid Ganis cũng tại xem trận này talk show trực tiếp.

Màn hình TV lúc này lại cắt đến Spike Lee đặc tả bên trên.

“Này nhân......” Hắn lắc lắc đầu, đối bên cạnh nhi tử nói,“Ngươi ra bên ngoài để lộ một điểm tiếng gió, liền nói ta rất không thích Spike Lee làm việc phương thức.”

Một trung niên nam nhân gật đầu đáp,“Hảo.”

Phụ thân tuy rằng chỉ là thay trực chủ tịch, chỉ xem mặt ngoài mà nói không nhiều lắm quyền lực, nhưng có thể ảnh hưởng đến nhân, vẫn là rất nhiều .

Hắn phi thường rõ ràng, có phụ thân những lời này, lại thêm đêm nay talk show, Spike Lee cùng [ người trong cuộc ] đợt này Oscar cơ bản ra cục .

Sid Ganis nhìn TV màn hình, này mấy hắc nhân, dứt khoát chính là làm không rõ ràng trạng huống, đưa cho ngươi mới là của ngươi, không cho ngươi ngươi còn tưởng thưởng?

Học viện này vài năm cho điểm ưu việt, thật đúng là cho rằng chính mình chính là Hollywood thế lực lớn nhất quần thể ?

Đối với Spike Lee người này, hắn lý giải coi như nhiều, dùng dễ nghe điểm mà nói đến hình dung, Spike Lee là Hollywood hắc nhân chính trị vận động lãnh tụ.

Trên thực tế, chính là chuyên chú giảo thỉ côn khốn kiếp mà thôi.

Nếu không phải bận tâm thanh danh, không phải bận tâm dư luận ảnh hưởng, bọn họ này mấy bảo thủ trung lão niên nhân, mấy năm nay có thể khoan nhượng hắn vẫn nói ẩu nói tả?

Người như thế, có chuyện thực căn cứ hắn phun, không có việc gì thực bịa đặt cũng muốn phun, phun Matthew - Horner như vậy tiểu bối còn chưa tính, phun Eastwood dứt khoát chính là chê cười.

Hắn không biết phun Eastwood là chê cười sao? Sid Ganis ý thức được, giống Spike Lee này một toát nhân, này vài năm hoàn toàn bị chiều hư .

Nhưng hiện tại xã hội tình thế......

Sid Ganis lắc lắc đầu, chính mình chung quy chỉ là một học viện thay trực chủ tịch, sang năm liền muốn từ nhiệm , cũng không có năng lực thay đổi toàn bộ đại hoàn cảnh.

Trên vũ đài, Spike Lee sắc mặt vẫn đều là như vậy hắc, để người nhìn không ra đến cùng có hay không thay đổi qua.

Oprah cũng không nhiều lời, hiện tại cũng không cần nhiều lời, người xem bản thân phán đoán càng có hiệu quả.

Matthew vẫn là kia phó vững vàng bộ dáng, liền cùng phía trước bị Spike Lee chỉ trích khi như vậy.

Phía trước hắn nói làm đều là đang vì giờ khắc này làm trải đệm, đến hiện tại không cần lại nói nhiều lắm, Spike Lee màu da ưu thế đặt ở nơi này, đây là không thể bỏ qua khách quan điều kiện.

Chung quy hắn hỗn giới là Hollywood, không phải Nam phương kia mấy cái châu.

Trên màn hình lớn video còn đang tiếp tục, nạn dân, địa phương hắc nhân quan viên cùng duy hòa bộ đội quan quân sau, Liên Hiệp Quốc nạn dân thự quan viên cũng xuất hiện , hơn nữa xuất hiện người là nạn dân thự tối cao chuyên viên Gutierrez.

Vị này chuyên chú Phi Châu cùng nạn dân sự vụ nạn dân thự tối cao quan viên, tại trong video độ cao đánh giá Matthew cứu trợ Phi Châu nạn dân từ thiện hành động, còn thuật lại sắp từ nhiệm UN tổng thư ký an bắc đồng chí mà nói, xưng Matthew có vĩ đại chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, thiết thực giúp Phi Châu hắc nhân nạn dân.

Matthew an tọa tại đan nhân trên sô pha, lại vẫn không có bất cứ tỏ vẻ.

Oprah nhìn về phía hắn ánh mắt lại thay đổi, tuy rằng UN càng như là ngũ đại lưu manh khống chế hạ công cụ, nhưng thanh danh cùng kêu gọi lực đặt ở nơi này, bọn họ hai vị cao cấp quan viên theo như lời nói, không ai có thể bỏ qua.

Dưới loại tình huống này, Spike Lee còn có thể làm cái gì?

Nên cần trạm đội thời điểm, Oprah một chút đều sẽ không do dự, nàng nhất định sẽ chuẩn xác đúng lúc đứng ở chính nghĩa một phương.

Video tạm thời truyền phát hoàn tất, thính phòng bên kia nổ tung nồi như vậy.

“Đây là nói xấu !”

“Spike Lee, ngươi muốn hay không mặt !”

Này liên tiếp tiếng mắng càng lúc càng lớn, hậu trường đạo bá có điểm xấu hổ, phân phó nói,“Điều tiểu bối cảnh thanh âm.”

Vì bảo đảm tiết mục thuận lợi vận hành, hắn đã mấy lần hạ lệnh điều tiểu bối cảnh thanh , bằng không nhục mạ Spike Lee thanh âm, sớm liền thông qua TV tín hiệu truyền vào ngàn nhà vạn hộ.

Los Angeles Westwood khu phòng ốc bên trong, vang lên một mảnh tiếng hoan hô, Brian cùng Thompson kích chưởng tướng khánh.

Dù cho bọn họ là chút người thường, nhưng cũng biết này mấy video vừa ra, nhằm vào Matthew sở hữu lên án đều biến thành nói xấu, Spike Lee chính là nói dối ti bỉ tiểu nhân !

“Kỳ thị ngươi sao a !”

Vừa lúc màn hình TV lại cho Spike Lee một đặc tả, Daenerys lập tức giơ ngón tay giữa lên,“Ngươi còn không muốn mặt mũi ! !@#￥@......”

Một chuỗi dài thô tục từ trong miệng nàng mắng đi ra.

Mặc kệ nam nữ, vô luận đen trắng, tất cả mọi người đối với Spike Lee chửi ầm lên, nếu bọn họ tại hiện trường, nhất định sẽ đem cái kia gia hỏa tươi sống đánh chết.

Cùng thời gian, Van Diesel nhìn thấy nơi này, không tự giác ấn xuống điều khiển từ xa đóng kín kiện, đóng lại TV.

“Thật sự là ngu ngốc !” Hắn trong miệng còn tại mắng Spike Lee,“Lão tử còn tưởng rằng ngươi nắm giữ video linh tinh mấu chốt chứng cớ, nguyên lai cùng đi qua này vài năm như vậy, đều là dựa vào phun a.”

Tại Hollywood hắc nhân trong giới, Spike Lee ngoài miệng công phu phi thường có danh.

Trên vũ đài, ngắn ngủi hai giây thời gian, Oprah liền xác định chính mình nên đứng vị trí, quay đầu nhìn về phía Spike Lee, chỉ chỉ đứng hình màn hình lớn, hỏi,“Lý đạo diễn, ngươi thấy thế nào này mấy? Còn cho rằng Matthew có hiềm nghi kì thị chủng tộc sao?”

Lời này trung ngữ khí, đã mang theo rõ ràng chất vấn, phảng phất tại đại biểu trước TV vô số bất mãn người xem, chất vấn Spike Lee như vậy.

“Này mấy có thể thuyết minh cái gì? Đơn giản liền là nói hắn......” Spike Lee chỉ Matthew, nói,“Thuyết minh hắn đối Phi Châu hắc nhân có tình yêu, đối Phi Châu hắc nhân có tình yêu, hắn liền sẽ không kỳ thị USA hắc nhân sao?”

Lời này vừa ra, Matthew trợn tròn mắt, Oprah trợn tròn mắt, hiện trường sở hữu người xem trợn tròn mắt, ngay cả trước TV Will - Smith cũng trợn tròn mắt.

Will - Smith nhìn về phía Jada Smith, Jada Smith nhược nhược nói,“Ta...... Ta đối với ngươi nói kia vài, là trước đây ở trong câu lạc bộ nghe lý nói .”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 522: Ai Làm

Người da đen Châu Phi cùng Mỹ quốc hắc nhân......

Will - Smith có chút không biết nên nói cái gì mới tốt, thực ra không chỉ là Spike Lee, cho dù là hắn, thậm chí này quốc gia đại đa số nhân, đều cho rằng giữa hai người cách biệt trời đất, trừ đều là hắc nhân ngoài, mặt khác hoàn toàn không thể phân chia ngang bằng.

Không ai cho rằng Phi Châu những người đó cùng bọn họ là một tộc quần.

Đạo lý này rất dễ hiểu, này nhận tri cũng rất rộng rãi.

Đừng nói là Spike Lee, tìm Hollywood tùy tiện một người da đen diễn viên hỏi một chút, được đến đáp án đều không sai biệt lắm.

Nhưng rất nhiều sự có thể tùy tiện tưởng, lại không thể tùy tiện nói a.

Spike Lee thích phun nhân, nhất phun chính là mười mấy năm, e phun nhiều, có vài thứ chính mình đều tưởng thật .

Will - Smith lắc lắc đầu, vì diễn viên sự nghiệp, hắn ngắn ngủi nghiên cứu qua tâm lý học, tâm lý học giống như nhắc tới qua phương diện này tình huống.

“Jada, từ giờ trở đi, đừng lại cùng Spike Lee có bất cứ liên hệ.” Will - Smith quản không được Spike Lee, chuẩn bị trước đem chính mình bên này trích đi ra, dù sao hắn lưu hảo đường lui, phi thường nghiêm túc đối Jada Smith nói,“Mặc kệ bất cứ truyền thông cùng phóng viên hỏi, đều không muốn lại trả lời bất cứ về phương diện này vấn đề.”

“Chúng ta mặc kệ Spike Lee ?” Jada Smith còn có điểm làm không rõ trạng huống.

Will - Smith nói thẳng,“Khiến hắn đi tìm chết hảo. Ngày mai ta sẽ nhận phóng viên phỏng vấn, nói ngươi từng nói lời ta không biết.”

“Ách......” Jada Smith còn tưởng nói cái gì, nhưng nhìn thấy Will - Smith nghiêm khắc ánh mắt, nhanh chóng gật đầu,“Ta biết.”

Trực tiếp trong đại sảnh, Matthew là thật bị Spike Lee nói sửng sốt, đánh chết hắn đều tưởng không đến, Spike Lee phu nháo học thuyết trung, còn có như thế cao thâm kỳ diệu lý luận.

Này dứt khoát...... Hắn không thể tưởng được thích hợp từ hình dung.

Bởi vì hắn căn bản không thể lý giải, tựa như từng hắn xem một bộ A Tam điện ảnh, không thể lý giải điện ảnh trung A Tam phu thê bởi vì hay không ở trong nhà kiến tạo WC nháo ly hôn như vậy.

Hắn không phải trong bọn họ một thành viên, một ít hắn cho rằng thường thức tính gì đó, phóng tới đối phương chỗ đó lại không hẳn dùng thích hợp.

Hiện trường người xem đều bị loại này lý luận nói sửng sốt.

Gilberto - Silva theo bản năng cảm giác Spike Lee nói được có điểm đạo lý, bọn họ chính là cùng người da đen Châu Phi bất đồng, nhưng nơi nào bất đồng, trong lúc nhất thời lại tưởng không rõ.

“Lý đạo diễn, thỉnh chú ý ngươi ngôn luận !” Oprah nghĩa chính ngôn từ cảnh cáo Spike Lee,“Ngươi lời này có kỳ thị Phi Châu hiềm nghi !”

“Ta......” Spike Lee nhìn thấy này mấy trang mô tác dạng video, thật sự nhịn không được, đem trong lòng chân thật ý tưởng nói ra, giờ phút này biết có điểm không ổn, lập tức chuyển hoán đề tài, lại chỉ Matthew nói,“Liền tính ngươi truyền phát này mấy là thật , ngươi có thể phủ nhận ngươi giúp Eva - Green này người da trắng diễn viên cướp đi Naomi - Harrison nữ vu nhân vật sao? Ngươi rõ ràng chính là tại kịch tổ làm kỳ thị !”

Hắn không có nói mặt khác , bởi vì theo hắn biết, Naomie Harris chuyện này tiếp cận nhất sự thật, cũng đáng tin nhất.

Giống Paula Patton cùng Francis - Lawrence, hắn phía trước nói lời nói giả dối tương đối nhiều.

Hôm nay tình huống phi thường không tốt, Spike Lee hi vọng cuối cùng có thể vãn hồi một điểm mặt mũi, chỉ cần Matthew - Horner còn có một tia kì thị chủng tộc hiềm nghi, hắn cũng sẽ không thất bại thảm hại, trở về cùng lắm thì trầm mặc hai tháng, dù sao màu da ưu thế vẫn đều tại, qua đoạn thời gian tiếp tục đi ra khai phun liền là.

“Chẳng lẽ Naomie Harris tiểu thư không nói cho ngươi một sự kiện sao?” Matthew có chút kỳ quái.

Spike Lee hướng lên trên đẩy dưới kính mắt,“Nói cho ta biết cái gì? Đừng nghĩ dời đi đề tài, đừng nghĩ nói xạo.”

Thính phòng bên kia vang lên một mảnh tiếng cười nhạo, liên Oprah đều cảm giác Spike Lee da mặt không phải bình thường dày, nói sang chuyện khác nhân rõ ràng là hắn.

Matthew lắc lắc đầu, từ trong túi móc ra một cái khác usb, nguyên bản hắn không tưởng dùng này video , dù sao cũng là theo dõi chụp xuống đến.

Có vừa kia vài, Spike Lee lập tức cảm giác được không ổn, theo bản năng hỏi,“Đây là cái gì?”

Matthew không đáp lại hắn, Oprah trong lòng minh xác đứng ở chính nghĩa một phương, lập tức gọi tới công tác nhân viên, công tác nhân viên đặc biệt tích cực, cơ hồ là chạy tới lấy đi Matthew trong tay usb, lại chạy về hậu trường.

Liên nửa phút đều không đến, trên màn hình lớn lại xuất hiện video.

“Là không có chứng cớ a, nhưng ta...... Ta là Naomie Harris, là một người da đen diễn viên, chỉ cần ta đối truyền thông nói như vậy, ngươi liền sẽ bị kì thị chủng tộc phản đối gièm pha quấn lên, lấy Hollywood tình huống hiện tại......”

Này rõ ràng là theo dõi quay chụp video, video thanh âm không phải đặc biệt rõ ràng, lại đủ để cho hiện trường trước TV người xem nghe rõ .

Đó là một nữ hắc nhân, đối mặt Matthew - Horner, đang tại uy hiếp Matthew - Horner !

“Đừng nghĩ dễ chịu !”

“Giúp ta lấy đến nữ vu cái kia nhân vật, bằng không ta liền nói ngươi kì thị chủng tộc.”

Cuối cùng lời này khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai Naomie Harris cái gọi là kì thị chủng tộc là chuyện như vậy.

Spike Lee nháy mắt há hốc mồm, Naomie Harris chưa từng có đối với hắn cùng James - Jackson nói qua việc này, nói qua nàng cùng Matthew - Horner còn có như vậy một đoạn.

Này...... Dứt khoát chính là chính mình đánh mặt mình a !

Naomie Harris thu hắn tiền, lại không có đối với hắn nói thật.

Hậu trường, James - Jackson đã triệt để minh bạch, sự tình hoàn toàn vượt qua hắn cùng Spike Lee khống chế, hắn là trực tiếp cùng Naomie Harris tiếp xúc qua nhân, lúc ấy từ Jada Smith trong miệng biết được tình huống sau, riêng tìm tới Naomie Harris, từ này bị trù tính công ty vứt bỏ nữ diễn viên trong miệng, biết được [ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ bí tân, Spike Lee vì thế trả giá hảo đại một bút tiền, còn hứa hẹn dẫn nàng sự nghiệp.

Ai biết, nàng hoàn toàn liền không nói thật...... Không đúng, là không đem sự tình nói toàn.

Lại nói, nói toàn nàng liền kiếm không đến này bút tiền đi?

James - Jackson bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, lấy di động ra liền gọi cho Naomie Harris điện thoại, lại nhắc nhở bên kia đã tắt máy, tiếp gọi cho Naomie Harris chủ nhà điện thoại, lần này ngược lại là chuyển được , chủ nhà nói Naomie Harris hôm trước chuyển đi , nghe nói muốn rời đi Los Angeles......

“Này tiện nhân !” James - Jackson nơi nào còn đoán không được, bọn họ cho rằng ngu xuẩn Naomie Harris, lừa Spike Lee một bút tiền, sau đó tiêu thất.

Liền tại không xa địa phương, Helen - Hermann khó được nở nụ cười, bọn họ lấy được tính áp đảo thắng lợi !

Nhưng không ai biết bọn họ vi hôm nay thắng lợi làm bao nhiêu công tác, hao phí bao nhiêu tinh lực.

“Lừa đảo !”

“Lừa dối phạm !”

“Đi tìm chết, Spike Lee !”

Tuy rằng bởi vì đạo bá yêu cầu bối cảnh tiêu thanh, hiện trường cơ hồ loạn thành một đống tiếng chửi rủa truyền không đến trước TV người xem lỗ tai bên trong, lại có thể truyền đến Spike Lee trong lỗ tai.

Hắn nhìn nhìn thính phòng bên kia, rất nhiều người hắc nhân hỗn loạn tại người khác trung gian, cùng nhau đang hướng hắn bên này tức giận mắng !

Tiếp, hắn quay đầu nhìn về phía Matthew - Horner, Matthew - Horner tựa như vừa vào sân khi như vậy, vẫn là thản nhiên ngồi ở chỗ kia, phảng phất căn bản là không có đem hắn trở thành địch nhân như vậy.

Tại sao có thể như vậy? Spike Lee đến hiện tại cũng tưởng không rõ, ta là hắc nhân a, bọn họ như thế nào có thể mắng ta? Những người này đều đang làm kì thị chủng tộc a ! như thế nào liền không nhân ngăn lại loại này phạm tội hành vi?

Hậu trường, James - Jackson tưởng xông lên vũ đài, nhanh chóng đánh gãy trực tiếp, đem Spike Lee kéo về đến, nhưng giống vài lần trước như vậy, lập tức bị chế tác công ty vài danh cường tráng bưu hãn nhân viên bảo vệ ẩn ẩn vây quanh lên.

Oprah talk show là thành thực , có chức nghiệp đạo đức , chú ý đến nơi đến chốn tiết mục, làm sao có khả năng để người tùy tiện đánh gãy?

James - Jackson không có vọng động, liền tính xông lên đi, cũng vô ích, hơn nữa hắn điện thoại vang , hắn tưởng Naomie Harris đánh qua đến, ngay cả xem đều chưa có xem, lập tức chuyển được điện thoại.

Gọi điện thoại người tới là Spike Lee luật sư, thông tri hắn một phi thường không tốt tin tức.

Trên vũ đài, Spike Lee gắt gao nhìn chằm chằm Matthew, ngắn ngủi vài giây thời gian, liền chuyển qua vô số ý niệm.

Hắn nhớ kỹ này Matthew - Horner , sẽ không bỏ qua này Matthew - Horner, lần này khiến hắn tại trên tiết mục ném lớn như vậy mặt, về sau hắn sẽ theo dõi Matthew - Horner, dù sao hắn có màu da ưu thế, có náo loạn mười mấy năm phong phú kinh nghiệm, tùy thời đều có thể Quyển Thổ lại đến.

“Lừa đảo !”

“Lăn xuống đi, lừa đảo !”

Thính phòng bên kia còn tại chửi rủa, Oprah trương miệng muốn ngăn lại, đột nhiên nghĩ đến mặt sau phát hành DVD gia nhập này mấy, lượng bán khẳng định gia tăng rất nhiều, lại ngậm miệng lại, mặc cho hiện trường người xem lớn tiếng chửi rủa.

Sở hữu tiếng mắng đều truyền vào Gilberto - Silva lỗ tai bên trong, nhưng tuổi trẻ hắc nhân tiểu hỏa không có mở miệng mắng, chỉ là sờ trong bao lấy mấy mai trứng gà.

Đó là hắn nãi nãi quên ở lầu các bên trong, không biết thả mấy tháng vẫn là vài năm trứng gà !

Gilberto - Silva vẫn nhìn Spike Lee, từ Spike Lee nhìn chằm chằm Matthew trong ánh mắt, đọc ra cừu hận cùng oán hận hương vị.

Liền như vậy một rác rưởi, như vậy một lạn nhân, như vậy một ti bỉ vô sỉ lừa đảo, hắn...... Dựa vào cái gì oán hận Matthew?

Nhẹ nhàng chuyển động trong tay cực phẩm trứng gà, Gilberto - Silva rốt cuộc đợi đến cơ hội, nguyên bản tại hắn phụ cận vài danh công tác nhân viên, hiệp trợ nhiếp tượng sư di chuyển thanh trượt thượng máy quay phim, đi địa phương khác.

Từ hắn bên này đến trên vũ đài, không còn có trở ngại, mà là một điều bằng phẳng đại đạo.

Gilberto - Silva không có do dự, làm ra nhìn thấy video khi liền tưởng làm sự. Hắn bước đi một đôi chân dài, đi nhanh xông lên vũ đài, liền tại một mảnh sửng sốt trong thanh âm, ném ra trong tay trứng gà.

Làm xã khu bóng chày đội đầu cầu thủ, hắn tại thảy phương diện tương đương có trình độ.

Ném ra đệ nhất mai trứng gà, thừa dịp tất cả mọi người không có kịp phản ứng, Gilberto - Silva lại bay nhanh triều Spike Lee ném ra đệ nhị mai.

Ba -- ba --

Hai viên trứng gà một trước một sau, chính giữa Spike Lee trán, Spike Lee chỉ cảm thấy bị thứ gì tạp có điểm choáng váng đầu, một cỗ kỳ lạ mùi tanh tưởi truyền vào lỗ mũi bên trong, thiếu chút nữa không đem hắn sang ngất đi.

Tiếp, một mảng lớn này nọ từ trên trán chảy xuống, mơ hồ hắn tầm mắt.

Spike Lee lập tức chỉ trứng gà bay tới phương hướng, chỉ khuôn mặt so với hắn càng hắc Gilberto - Silva, kêu gào nói,“Ai làm ? Đây là kì thị chủng tộc !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 523: Công Bằng Cùng Công Chính

Đây là kì thị chủng tộc !

Spike Lee vừa nói sau, nháy mắt đổi mới ở đây mọi người nhận tri, một người da đen nói một cái khác so với hắn còn hắc hắc nhân kỳ thị, còn có so này càng kỳ quái hơn sao?

Bởi vì này nói, hiện trường nhân lại sửng sốt một chút.

Chính là này ngắn ngủi trong nháy mắt, Gilberto - Silva ném ra thứ ba trứng gà, trứng gà mang theo hô hô phong vang, triều Spike Lee bay đi.

Vị này hắc nhân đại đạo diễn gần nhất mấy năm nay, dựa vào này trương mặt đen diễu võ dương oai, nơi nào nếm qua loại này mệt, kia so lên men sau phân gà còn thối hương vị cứ việc huân hắn cơ hồ ngất đi, lại như cũ thò tay chỉ Gilberto - Silva bên kia, chuẩn bị chửi ầm lên.

Trừ phóng miệng pháo, thực ra hắn cũng sẽ không khác, cũng làm không được khác.

Spike Lee miệng há to, chẳng sợ bị trứng thối hồ trụ ánh mắt, cũng giống qua lại hận nhân như vậy thẳng tắp sống lưng, liền tại thanh âm sắp xuất khẩu trong nháy mắt, trứng gà bay lại đây.

Nguyên bản trứng gà là hướng về phía trán phụ cận bay qua đi , nhưng Spike Lee thẳng tắp sống lưng, đột nhiên cao một đoạn, trứng gà không lệch không chính, vừa lúc nện đến răng cửa mặt trên.

Phốc --

Tồn trữ không biết mấy tháng vẫn là vài năm trứng gà nát, phát hắc lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng chảy vào Spike Lee trong miệng.

Nôn --

Tiếp theo giây, Spike Lee rốt cuộc ngồi không được, cúi lưng quỳ tại trên sàn, phát ra nôn mửa thanh âm.

Kia cổ phân gà còn nồng đậm gấp mười lần mùi thối, dứt khoát quá lợi hại , Matthew không tự giác che mũi, dù cho cùng Spike Lee còn có chút cự ly, vẫn là khó có thể chịu đựng.

Hắn phi thường hoài nghi Spike Lee hay không sẽ bị xông chết......

Cuối cùng một trứng gà nhưng là bay vào Spike Lee trong miệng, còn giống như vỡ tan , kia toan thích hương vị, phỏng chừng có thể khiến Spike Lee bay lên đến đi?

“Mau nhìn !” Trên ghế khán giả có người kêu gào,“Spike Lee cấp Matthew quỳ xuống giải thích .”

Hiện trường lập tức bộc phát ra một mảnh tiếng cười vang.

Spike Lee liền ngồi tại Matthew đối diện, giờ phút này quỳ tại trên sàn khom lưng nôn mửa, cực kỳ giống làm quỳ lạy lễ.

Rốt cuộc, có công tác nhân viên xông vào nơi sân, ngăn lại Gilberto - Silva, Gilberto - Silva không có phản kháng, chỉ là xung Spike Lee bên kia hung hăng phun ra một ngụm nước miếng, rất phối hợp cùng công tác nhân viên đi.

Oprah dở khóc dở cười, đặc biệt là Spike Lee cuối cùng kia một câu, dứt khoát đem nàng nhận tri đổi mới đến phía chân trời, nguyên lai nhân còn có thể vô sỉ đến nước này a.

Tại hắc nhân tiểu hỏa xông lên ném trứng gà trước tiên, nàng liền nhanh chóng cầm lấy treo ở trên áo ống nói, thông tri đạo bá bên kia tiếp vào quảng cáo, may mắn từ Super Bowl thượng Justin Timberlake cùng Jennifer - Jackson tuôn ra gièm pha khởi, toàn mĩ trực tiếp tiết mục liền cam chịu trì hoãn năm đến mười giây, cho đạo diễn đầy đủ phản ứng thời gian.

Liền tính là như vậy, Spike Lee chỉ trích hắc nhân tiểu hỏa chủng tộc kỳ thị mà nói vẫn là theo TV tín hiệu truyền ra ngoài.

Oprah khiến hậu trường bên kia người tới xử lý Spike Lee, đồng thời đem thầy thuốc đi tìm đến, chính mình cũng tại âm thầm lắc đầu, Spike Lee trò hề thông qua TV tín hiệu, truyền khắp ngàn nhà vạn hộ, muốn tưởng biện pháp viên lại đây.

Này ngắn ngủi thời gian, đạo bá đã thông tri nàng, có người đánh tới kháng nghị điện thoại, kháng nghị tiết mục tổ lựa chọn Spike Lee như vậy nhân tra đi lên tiết mục.

Người xem dễ dàng nhận đến dư luận dẫn đường, lại không phải ngốc tử, một người da đen thế nhưng đối một cái khác hắc nhân hô lên kì thị chủng tộc, kia hắn trong miệng nói ra kì thị chủng tộc còn có độ tin cậy mà nói sao?

Hiện tại tình huống chân thật phát sinh tại phần đông người xem trước mắt, Oprah cũng có thể buông xuống tâm nói một vài sự tình .

Spike Lee bị trứng thối làm dục tiên dục tử, trực tiếp bị nâng đi ra ngoài, mặt sau tự có thầy thuốc chiếu cố, Oprah không có đình chỉ này kỳ tiết mục tính toán, bởi vì này kỳ rõ ràng có thể làm thành bạo khoản.

Ngắn ngủi hai ba phút thời gian, công tác nhân viên liền thu thập hảo vũ đài, bất quá mặt trên chỉ còn dư Matthew cùng Oprah hai người.

Tiết mục cũng đến kết thúc giai đoạn.

Quảng cáo chen vào truyền phát kết thúc, trực tiếp màn ảnh cắt vào hiện trường, Oprah được đến đạo bá thông tri, nói,“Kì thị chủng tộc là xã hội ngoan tật, nhưng cũng chính như mọi người vừa nhìn thấy như vậy.”

Nếu muốn đứng ở chính nghĩa một phương, đương nhiên muốn tại điểm cao thượng triệt để đánh chết Spike Lee,“Cũng có người khác mượn dùng chủng tộc đề tài đạt tới bọn họ không thể cho ai biết mục đích , mà không phải chân chính vi số ít tộc duệ tranh thủ quyền lực, chúng ta tại cố gắng tiêu trừ kì thị chủng tộc đồng thời, cũng muốn để phòng người như thế xuất hiện.”

Nói xong, Oprah hướng tới Matthew đi tới, Matthew đứng lên, sau đó Oprah hướng hắn đưa ra nổi tiếng Oprah ôm.

“Ngươi trong khoảng thời gian này thừa nhận quá nhiều áp lực cùng chỉ trích, này cũng không dễ dàng.” Oprah buông ra Matthew, đứng ở hắn bên cạnh, có vẻ đặc biệt thân thiết tri tâm,“May mắn ngươi kiên trì xuống dưới, cũng được đến công bình cùng công chính.”

Matthew gật đầu,“Ta vẫn tin tưởng vững chắc, chúng ta thế giới tồn tại thiện lương.”

Oprah được đến hậu trường đạo bá thời gian nhắc nhở, hỏi,“Nói nói ngươi đối với chuyện này cảm thụ đi.”

Matthew hơi trầm ngâm, nói,“[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] này bộ phim, bởi vì Spike Lee, thừa nhận quá nhiều không ứng có chỉ trích, này cũng cho ta đối với điện ảnh có càng tốt tự hỏi.”

Hắn hơi thoáng tạm dừng, mặt hướng hiện trường thính phòng, sau đó nói,“Chúng ta không phải vì điện ảnh sản nghiệp mà quay phim, lại càng không là vì nào đó đặc thù đám người đi quay phim, chúng ta là vì người xem, vì các ngươi mà quay phim.”

Hiện trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, Oprah cũng tại dùng lực vi Matthew vỗ tay.

Tiết mục trong tiếng vỗ tay hạ màn, tiếng vỗ tay lại kéo dài không thôi, thậm chí truyền vào hậu trường, truyền đến một gian phòng nghỉ bên trong.

Spike Lee đã rửa mặt, súc miệng qua, khiến người đại diện James - Jackson đuổi đi chế tác phương công tác nhân viên cùng thầy thuốc, ngồi trên sô pha, chỉ cảm thấy miệng đầy mùi thối, huân hắn đầu vẫn là vựng hồ hồ .

“Bọn họ đây là kì thị chủng tộc !” Spike Lee một bàn tay theo bản năng huy động,“Đây là kì thị chủng tộc !”

James - Jackson nhanh chóng hô,“Spike ! Spike !”

Không biết là trong miệng mùi thối khó có thể chịu đựng, vẫn là lời này khởi tác dụng, Spike Lee ngừng lại.

“Về sau không cần lại nói lung tung kì thị chủng tộc .” James - Jackson kiên nhẫn nhắc nhở nói,“Không có nhân lại tin tưởng ngươi kì thị chủng tộc ngôn luận .”

Hắn tận lực phóng hoãn ngữ điệu,“Vẫn là trở lại trên điện ảnh đến đi.”

Spike Lee ngẩn người, nhớ lại vừa phát sinh sự tình, hắn gần hai mươi năm Hollywood cuối cùng giảo thỉ...... Không, cuối cùng tự do đấu sĩ chức vị, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát ?

Không có chủng tộc vấn đề này mặt đại kỳ, không lấy màu da đến làm ầm ĩ, chỉ bằng điện ảnh bản thân, hắn tính cái rắm a.

“Ta muốn khởi tố bọn họ !” Làm phu nháo đại quân cuối cùng giảo thỉ côn, Spike Lee làm sao có khả năng như vậy cam tâm,“Ta muốn khởi tố bọn họ !”

Hắn lúc này nghĩ tới còn có pháp luật này mặt đại kỳ có thể kháng.

Trải qua hắn này vừa nói, James - Jackson nghĩ tới phía trước tiếp đến điện thoại, nói,“Matthew - Horner cùng Skydance ảnh nghiệp đều lấy phỉ báng tội khởi tố ngươi , ta vừa tiếp đến thông tri, ngày mai lệnh truyền liền sẽ đến ngươi văn phòng.”

“Cái gì?” Spike Lee mở to hai mắt nhìn.

Cự ly này gian phòng nghỉ không phải rất xa địa phương, Matthew vừa tẩy trang xong, đuổi đi chính mình mang đến hoá trang sư, hỏi Helen - Hermann,“Pháp viện bên kia có tin tức truyền lại đây sao?”

“Ân.” Helen - Hermann gật gật đầu,“Phỏng chừng này hai ngày lệnh truyền liền sẽ đưa đến Spike Lee trong tay.”

Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Có trận này tiết mục, đối với chúng ta phi thường có lợi.”

Matthew hừ lạnh một tiếng, nói,“Kia liền cùng hắn đến một hồi lâu dài quan tòa hảo, lấy tiền tạp cũng muốn đem hắn đập chết ! theo chúng ta so tiền nhiều......”

Liền Spike Lee kia điểm đạo diễn thu nhập, chiếu hắn kém nhiều lắm, hơn nữa việc này chính yếu vẫn là David - Ellison ra mặt, vị này vừa không thiếu tiền, còn có thể tìm đến thích hợp nhất luật sư.

Rất nhiều kẻ có tiền đều như vậy ngoạn, tha cũng có thể đem nhân mài chết.

“Đúng.” Matthew lại hỏi,“Spike Lee có phải hay không còn không có đi? Ngươi hỏi một chút kịch tổ, ta qua xem xem hắn.”

Helen - Hermann lập tức cảnh giác,“Ngươi muốn làm cái gì?”

Matthew xòe tay,“Ta có thể làm cái gì? Chính là quá khứ an ủi một chút.” Hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái kia ném trứng gà hắc nhân tiểu hỏa, còn nói thêm,“Ngươi cùng Oprah bên kia chào hỏi, đừng làm cho bọn họ khó xử trên vũ đài người nọ.”

Helen - Hermann gật đầu, nói,“Ta này liền đi.”

Nàng ra hoá trang gian, năm phút đồng hồ không đến liền trở lại , chẳng những xử lý hắc nhân tiểu hỏa sự, cũng đã hỏi tới Spike Lee ở nơi nào.

Matthew đứng lên,“Đi, chúng ta đi xem xem Spike.”

Nói, hắn kéo ra phòng hóa trang môn, đi ra ngoài, Helen - Hermann nhanh chóng đuổi kịp, lại một lần hỏi,“Ngươi muốn làm gì?”

Matthew vừa đi vừa trả lời,“Spike Lee là ta gặp được ghê tởm nhất, điên cuồng nhất, tối vô nhân tính bại hoại, ta muốn quá khứ kích thích hắn một chút, nhìn hắn hay không sẽ chủ động đối với ta ra tay, nói vậy ta liền có thể đánh tơi bời hắn nhất đốn .”

“Ngươi thật nhàm chán.” Helen - Hermann không quả thật, bởi vì Matthew đi không phải Spike Lee bên kia.

Matthew đương nhiên không như vậy nhàm chán, đi đến hậu trường phòng công tác, cùng đạo bá cùng mặt khác phía sau màn công tác nhân viên chào hỏi, nói vài câu lời khách sáo, lại cùng chạy tới Oprah hàn huyên vài câu, cáo từ ly khai Harper chế tác công ty tương ứng này studio, ngồi trên ô tô phản hồi khách sạn.

“Helen.” Matthew ngồi ở trên xe, nhìn ngoài cửa sổ rút lui cảnh vật, nói,“Này chỉ là bắt đầu.”

Chuyện này nhìn như hoang đường, nhưng Hollywood so này càng hoang đường sự đều từng xảy ra, đừng nói kì thị chủng tộc tội danh tọa thực , chỉ cần hiềm nghi tẩy không sạch, khả năng liền sẽ lọt vào này càng ngày càng tả giới bài xích, tiếp không đến công tác có lẽ có chút khoa trương, nhưng không sai biệt lắm điều kiện dưới cạnh tranh lực hạ xuống lại là tất nhiên .

Matthew thu hồi ánh mắt, hỏi,“Lần này tham dự nhân còn có ai?”

Helen - Hermann cũng biết việc này nghiêm trọng lên có bao nhiêu không xong, suy nghĩ một hồi, nói,“Spike Lee, Naomie Harris, Paula Patton, Francis - Lawrence, Jada Smith cùng với nàng sau lưng Will - Smith, còn có...... Van Diesel, còn thừa đều là chút có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật, ngươi không cần phải xen vào, ta sẽ chăm sóc bọn họ một chút.”

“Nga......” Matthew trầm mặc một hồi, nói,“Ta là rất mang thù nhân, báo thù mười năm cũng không ngại muộn.”

Ô tô dừng ở trước khách sạn, này bận rộn một ngày kết thúc.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 524: Thương Nhân Trọng Lợi

“Jada nói sự ta cũng không biết.” Will - Smith đối với phóng viên ống nói, kia phó thảo hỉ gương mặt có vẻ đặc biệt thành khẩn,“Nếu lời của nàng xúc phạm tới người khác, ta thay nàng giải thích......”

Nhìn thấy trên TV Will - Smith, Matthew cầm lấy điều khiển từ xa, đóng lại TV, Will - Smith quả nhiên là người thông minh, có miệng rộng lão bà có thể làm tấm mộc.

Đêm qua tiết mục chấm dứt sau, từ báo chí đến đài truyền hình lại đến hệ thống mạng, dư luận phương hướng tất cả đều thay đổi, cho dù là phía trước mắng hắn tối hung tiểu báo, cũng tại khẩn cấp phanh lại đồng thời đến một trăm tám mươi độ đại chuyển biến.

Đặc biệt là Walt Disney cùng Warner Bros kì hạ truyền thông, mở đủ mã lực vi Matthew xướng tán ca.

Đi lên máy bay dân dụng từ Chicago phản hồi Los Angeles thời điểm, hắn nhìn rất nhiều báo chí, về hắn cùng [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] bỗng nhiên tất cả đều biến thành tán dương, phảng phất phía trước nghi ngờ tất cả đều không xuất hiện qua như vậy.

Hắn cũng biết đây là truyền thông tác phong trước sau như một, trừ số rất ít đại báo cùng đài truyền hình coi như phụ trách ngoài, tuyệt đại bộ phận truyền thông đều thích Bộ Phong Tróc Ảnh.

Thậm chí [ New York thời báo ],[ Washington Post ] cùng [ Los Angeles thời báo ] này tam đại báo, rất nhiều về USA ngoài đưa tin, cũng không thể tin tưởng.

Tỷ như mấy ngày này Iran nhân cũng tại kháng nghị [ Sparta ba trăm dũng sĩ ], nhưng tam đại báo nói thẳng Iran nhân vô lý thủ nháo.

Đương nhiên, tại ngày hôm qua kia trường Oprah talk show sau, cũng không ai đối Iran nhân kháng nghị cảm thấy hứng thú, tuyệt đại bộ phận đề cập môi đều là sơ lược.

Căn cứ Helen - Hermann phản hồi tin tức, đồng tình cùng thiên hướng Iran quốc gia cùng địa khu truyền thông, đều tại bốn phía nhuộm đẫm công kích [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] này bộ phim, này cũng rất bình thường.

Nhưng tại Bắc Mĩ không mấy người để ý, Hollywood cũng hoàn toàn liền không coi trọng, Iran đã hơn hai mươi năm không phải Hollywood điện ảnh thị trường , tương lai hơn hai mươi năm như cũ sẽ không là.

Theo sau hai ngày trung, theo truyền thông đưa tin, Matthew cùng [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] thanh thế so với phim vừa phát hành khi càng tăng lên .

Helen - Hermann bên kia cũng phản hồi về đến càng nhiều tình huống, tỷ như Anh quốc nữ diễn viên Naomie Harris bởi vì tại Hollywood phát triển không thuận lợi, quay trở về Anh quốc, trước khi đi lừa Spike Lee một bút to tiền.

Matthew coi như là minh bạch , vì sao Naomie Harris tại biết hắn tay cầm camera theo dõi dưới tình huống, còn dám nhảy ra chỉ trích hắn, này nữ hắc nhân hẳn là bắt đầu liền quyết định muốn phản hồi Anh quốc, nếu không ở Los Angeles cùng Hollywood lăn lộn, đi phía trước còn có người đưa lên một bút to tiền, không kiếm bạch không kiếm, dù sao kiếm hoàn liền bỏ chạy.

Spike Lee biết được này tình huống, hay không sẽ bị lừa hộc máu?

Xem tại Naomie Harris gián tiếp lừa Spike Lee phân thượng, Matthew không tính toán lại tìm này nữ hắc nhân phiền toái, chỉ cần nàng không lại tiến vào Hollywood phát triển, hắn coi như không thấy được hảo.

Paula Patton cùng Francis - Lawrence đều là một ít nhân vật, có thể chậm rãi đào hố, chỉ cần có cơ hội, đem bọn họ chôn liền là.

Về phần đại danh đỉnh đỉnh Smith vợ chồng, này liền muốn lên kế hoạch một chút , tạm thời hắn còn không có thích hợp biện pháp.

Jada Smith có thể không cần quá nhiều để ý tới, nàng tại Hollywood thanh danh địa vị, hoàn toàn là do Will - Smith mà đến, Will - Smith bất đồng với kia vài tiểu minh tinh, đây là chân chính ngôi sao tuyến đầu, nếu không phải hắn cắm một cước, tương lai khẳng định là siêu cấp cự tinh.

Hai ngôi sao tuyến đầu ở giữa, rất ít trực tiếp nổi xung đột, lần này Will - Smith cũng là khiến hắn lão bà đỉnh ở phía trước, dù sao Jada Smith là trong ngoài giới có danh miệng rộng, chỉ muốn nói mà nói không phải quá phận, hắn sau này ra mặt đều có thể viên lại đây.

Nhưng Will - Smith khẳng định có một điểm không có suy xét đến, hắn...... Là phi thường mang thù nhân a.

Cho dù là N nhiều năm trước cùng hắn từng có xung đột Van Diesel, dù cho lúc ấy hắn hung hăng đánh cái kia đầu trọc nhất đốn, đoạn thời gian trước nhớ lại đến thời điểm, vẫn là muốn mưu đồ xử lý Van Diesel từng lớn nhất tư bản.

Không có [ Fast and Furious ] hệ liệt, Van Diesel còn có thể giống từng như vậy vênh váo xung thiên?

David - Ellison thử cùng Universal ảnh nghiệp tiếp xúc qua một lần, Universal ảnh nghiệp tạm thời không có bán ra này hệ liệt ý tứ, Hollywood công ty đối với bản quyền đều phi thường coi trọng, muốn một hệ liệt điện ảnh bản quyền, cho dù là Universal ảnh nghiệp đã chém rớt hệ liệt bản quyền, cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể đắc thủ .

Helen - Hermann thông qua con đường khác, cũng hỏi thăm qua Universal ảnh nghiệp bên kia, Universal ảnh nghiệp cao tầng tạm thời vô tình khởi động này hệ liệt, rất nhiều người đều cho rằng [ Tokyo trôi đi ] đã muốn chết này hệ liệt, trừ dựa vào bản quyền ép hậu kỳ ích lợi ngoài, này hệ liệt không có lại khởi động giá trị.

Đây cũng là hảo sự, nếu Universal ảnh nghiệp cao tầng đều cho rằng này hệ liệt còn có khởi động giá trị, hắn cùng David - Ellison căn bản không có mua đến tay khả năng.

Lấy xuống này hệ liệt bản quyền, như cũ là hắn thủ tuyển.

Mặt khác, hắn chuyên môn khiến nhận hỏi thăm một chút Van Diesel mới nhất động thái, này đầu trọc đang chuẩn bị quay chụp một bộ gọi là [ sinh tử kỷ nguyên mới ] điện ảnh, hắn là nam chính, nữ chính là Hoa kiều diễn viên Michelle - dương.

Này điện ảnh hắn không hề có ấn tượng, nghe cũng không có nghe qua, phỏng chừng hẳn là không phải từng rất thành công tác phẩm.

Cùng lúc đó,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] tại Bắc Mĩ vượt qua thứ hai cuối tuần.

Bởi nhận đến truyền thông phong ba trùng kích, này bộ phim lần hai cuối tuần ba ngày bày biện ra rõ ràng thấp khai cao đi xu thế, thứ sáu một ngày vỏn vẹn có 1250 vạn dollar tiến trướng.

Theo thứ sáu talk show tiết mục truyền bá ra, thứ bảy thị trường nhận đến rõ ràng kích thích, đan ngày box office bạo trướng đến 1980 vạn dollar.

Lại thêm chủ nhật thu hoạch 1520 vạn dollar,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] thứ cuối tuần lại lấy 4750 vạn dollar, lực áp Sony Columbia ảnh nghiệp đại quy mô khai họa [ kỳ huyễn nhân sinh ] 1140 vạn dollar, thoải mái liên tục Bắc Mĩ box office bảng quán quân.

[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] đến tận đây tại Bắc Mĩ phát hành mười ngày, box office tích lũy 1 ức 8325 vạn dollar.

Này một thành tích cũng khiến [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] tạm thời xếp hạng tại năm nay Bắc Mĩ box office tổng bảng thứ năm danh.

Tiền bốn danh đều là kỳ nghỉ hè phát hành nhất tuyến thương nghiệp cự chế, phân biệt là [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ],[ Cars ],[ X-Men 3] cùng [ siêu nhân trở về ].

Này cuối tuần sau, tạm thời xếp hạng tại Bắc Mĩ niên độ box office đệ nhất danh [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] cũng kết thúc dài đến hơn bốn tháng Bắc Mĩ chiếu phim chi lữ, lưu lại cao tới 5 ức 1233 vạn dollar cự ngạch box office con số.

Đây cũng là [ tàu Titanic ] sau, Bắc Mĩ ảnh sử đệ nhị bộ box office có thể qua năm ức dollar phim.

Ngoài ra,[ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] hải ngoại chiếu phim còn đang tiếp tục, phim toàn cầu box office đã bước qua 11 ức dollar, sắp hoàn thành đối [ Lord of The Rings 3: Vương giả trở về ] siêu việt.

Disney ảnh nghiệp có thể nói là mừng rỡ như điên, đã quyết định đem Cướp biển vùng Caribbean du lãm khu chuyển vào sở hữu Disney nhạc viên trong.

Matthew cũng được đến một ít tiểu đạo tin tức, nghe nói Disney ảnh nghiệp đã tại lên kế hoạch [ Cướp biển vùng Caribbean ] thứ bốn bộ , bước đầu trong kế hoạch, này một bộ chỉ có Jack - Sparrow thuyền trưởng một nhân vật chính, Will - Turner cùng Elizabeth - Swan đều đem tạm thời bỏ qua.

Xác thực điểm đến nói, hắn cùng Depp, Keira - Knightley ba người thù lao thêm vào cùng một chỗ thật sự quá mức khủng bố.

Hắn cùng Depp liền không cần nói,2000 vạn dollar chỉ là cơ bản thù lao điểm mấu chốt, phân thành linh tinh hết thảy muốn khác tính; Cho dù là Keira - Knightley, đến thứ bốn bộ cũng sẽ muốn ra ngẩng cao box office chia hoa hồng, dù cho Keira tại biểu diễn mặt khác phim trung thù lao một điểm đều không cao, cũng chính là ba bốn trăm vạn dollar tiêu chuẩn, nhưng [ Cướp biển vùng Caribbean ] tục tập hoàn toàn bất đồng.

Disney ảnh nghiệp khẳng định muốn suy xét phiêu lưu khống chế.

Này bộ [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] rõ ràng đại lấy được thành công, Matthew thù lao tự nhiên nước lên thì thuyền lên, này cũng cấp Disney ảnh nghiệp mang đến càng nhiều phức tạp, nhất là National Treasure tục tập, Disney ảnh nghiệp đã quyết định vô hạn kỳ lùi lại đi xuống.

Thù lao thượng, Matthew cùng Helen - Hermann thái độ đều rất minh xác, thương nghiệp phim tuyệt đối không có khả năng tự hạ thân giới.

[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] cũng lại một lần nữa hướng Hollywood các đại nhà sản xuất chứng minh Matthew đan kháng box office năng lực.

Này bộ phim không chỉ có Bắc Mĩ đại bán, thứ hai cuối tuần qua đi, hải ngoại mở rộng đến hơn sáu mươi quốc gia cùng địa khu chiếu phim, box office tích lũy cũng vượt qua 1 ức 5000 vạn dollar, toàn cầu box office gia tăng cao tới 3 ức 3500 vạn dollar trở lên.

Căn cứ Warner Bros tuyên bố thị trường dự trắc,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] có hi vọng trùng kích [ Matrix 2: Trọng trang ra trận ] sáng tạo 7 ức 4212 vạn dollar R cấp phiến toàn cầu box office kỉ lục.

Mới nhất một kỳ Vanity Fair thượng, bìa mặt chính là [ Sparta ba trăm dũng sĩ ], sử dụng Matthew đóng vai Leonidas toàn phúc đặc tả, theo sau bìa mặt văn chương trung, càng là đem này bộ phim đạt được cự đại thành công quy nạp thành hai điểm: Nam chính cự đại cá nhân mị lực cùng kêu gọi lực, đạo diễn Zack Snyder độc đáo điện ảnh phong cách.

Hết thảy tất cả đều khôi phục bình thường, truyền thông lựa chọn tính quên đi mấy ngày hôm trước chỉ trích cùng công kích, tiếp tục vi Matthew cùng hắn điện ảnh xướng tán ca, liên thừa nhận phong ba khi tạm thời không có bất cứ tỏ vẻ vài nhà máy thương cũng chủ động đánh tới điện thoại.

Armani thông tri Helen - Hermann, một lần nữa khởi động cùng Matthew quần lót đại ngôn đàm phán.

Rolex cùng Mercedes Benz tại cùng Matthew thông điện thoại rất nhiều, cũng đưa tới tân nhất quý sản phẩm.

Đối với này mấy Thương gia, Matthew cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nhận đến phong ba trùng kích khi, Rolex cùng Mercedes Benz không có tùy tiện mở miệng, này cũng rất bình thường, nếu hắn thật gièm pha quấn thân, Benz cùng Rolex khẳng định sẽ cùng hắn giải ước.

Chung quy song phương chỉ là thương nghiệp hợp tác mà thôi.

Đương nhiên, Matthew sẽ cùng bọn họ tiếp tục hợp tác, cùng Armani đàm phán cũng sẽ tiếp tục.

Thương nhân vốn là trọng lợi, hắn cũng đồng dạng như thế, cùng cái gì không qua được, đều không thể cùng tiền không qua được.

Helen - Hermann đại biểu hắn cùng với Armani một lần nữa bắt đầu đàm phán, Matthew lại tiếp đến Steven - Spielberg chuyên môn đánh tới điện thoại, Spielberg tại cường liệt oán giận tỏ vẻ đối Spike Lee như thế nhân tra thống hận rất nhiều, nói Michael Bay sắp tự mình đăng môn bái phỏng.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 525: Không Phải Người Bình Thường

“Michael, chúng ta là lão bằng hữu .”

Horner trang viên phòng khách bên trong, Matthew nhìn đặc biệt tới cửa bái phỏng Michael Bay, nói,“Có chuyện nói thẳng hảo.”

Michael Bay cũng không khách khí, nói,“Matthew, chúng ta phía trước cùng nhau hợp tác qua Mercedes Benz quảng cáo, ta vẫn rất hi vọng có thể với ngươi hợp tác một bộ điện ảnh.”

Matthew cười cười, không có tiếp Michael Bay mà nói, ngược lại hỏi,“Ngươi có tân hạng mục muốn trù bị?”

Đối với Michael Bay rất nhiều phim, hắn đều có không sai ấn tượng, cho dù là ăn hành tác vì cuối cùng một cọng rơm áp đảo DreamWorks Island, nhìn cũng rất hăng hái.

Luận lên phá hư, bạo tạc, đâm xe cùng động tác màn ảnh cắt nối biên tập, vị này điển hình phim thương mại đạo diễn xác thật có chính mình chỗ độc đáo.

Helen - Hermann phía trước nói với hắn qua, Michael Bay động tác màn ảnh cắt nối biên tập phong cách dẫn dắt Hollywood phim hành động cắt nối biên tập một lần tính kỹ thuật cách mạng, hắn rất nhiều đoản màn ảnh động tác cảnh tượng cắt nối biên tập, có thể nói sách giáo khoa như vậy kinh điển.

Vị này khuyết điểm cũng rõ ràng, hơn nữa gần hai năm càng trở nên đột xuất, đó chính là không biết tiết chế.

Michael Bay là chuyên vi bạo tạc mà sinh nam nhân, bao giờ cũng là tận khả năng nhiều hướng phim trung tắc động tác màn ảnh, có chút tạc đầu người hôn não trướng.

Đương nhiên, nếu không phải như vậy, Michael Bay cũng liền không là xưng là sao chổi va chạm địa cầu khi sinh ra người.

“Ngươi nghe nói qua Transformers sao?” Michael Bay hồi lấy cũng là vấn đề.

“Hasbro món đồ chơi?” Matthew đương nhiên biết Transformers.

Chẳng lẽ Michael Bay muốn cho hắn đi biểu diễn Transformers? Hắn phía trước nghe nói qua DreamWorks này hạng mục, sớm liền bắt đầu quay chụp .

Michael Bay cũng không vòng quanh, nói thẳng,“DreamWorks đang tại chế tác này bộ phim, ta là đạo diễn, Steven là người sản xuất, trước mắt quay chụp đã kết thúc, hậu kỳ chế tác cũng đến kết thúc giai đoạn......”

Hắn triều Matthew bên này nhìn thoáng qua, còn nói thêm,“Này bộ phim nhân vật chính là Transformers, là người máy, chúng ta chọn dùng toàn CG chế tác, cần phối âm diễn viên.”

Nghe Michael Bay nói như vậy, Matthew minh bạch ,“Các ngươi tính toán tìm ta vi Optimus Prime phối âm sao?”

Trụ tử ca tuy rằng quý vi vũ trụ đệ nhất máy móc gian, nhưng hắn vẫn là phi thường thích Trụ tử ca , có thể cho Trụ tử ca phối âm, chỉ cần thù lao đúng chỗ, cũng không phải không thể suy xét.

“Không phải Optimus Prime.” Michael Bay cười cười, nói,“Optimus Prime phối âm diễn viên là Peter - Cullen, hoạt hình bản phối âm diễn viên.”

Thẳng thắn giảng, kịch tổ toàn bộ tạp tư đội hình quá yếu, đối với tuyên truyền rất bất lợi, chỉ bằng Transformers món đồ chơi cùng hoạt hình phấn ti, khó có thể chống đỡ chế tác phí tổn như thế ngẩng cao một bộ phim, kịch tổ cần một vị đề tài tính rất mạnh nhân vật, hơn nữa không thể trả giá rất cao thù lao.

Cho nên, hắn cùng Spielberg thương nghị sau, quyết định tại phối âm diễn viên mặt trên làm văn.

Michael Bay còn nói thêm,“Chúng ta tưởng mời ngươi vi Megatron phối âm. Matthew, ngươi tại [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] trung thanh âm cuồng dã, thô phóng mà lại tràn ngập khí phách, có một loại khiến thuộc hạ từ trước đến nay chưa từng có, cam nguyện chịu chết khí thế, điểm này cùng Megatron thiết lập phi thường ăn khớp.”

Matthew không có lập tức mở miệng, Optimus Prime cùng Megatron cơ hồ đại biểu hơn phân nửa Transformers, thực ra từng tại hắn bên kia, Megatron so Optimus Prime càng có mị lực, còn nhớ rõ vừa nhìn thấy Transformers phim hoạt hình thời điểm, bên trong trường học tiểu hài tử mỗi người tranh đương Megatron, như vậy tràn ngập khí phách đại ca, so với phim hoạt hình mỗi lần đều thắng chi không võ Optimus Prime càng có mị lực.

“Phối âm không cần quá nhiều thời gian, nhiều nhất chừng một tuần, kịch tổ có thể căn cứ của ngươi lịch phát hành điều tiết công tác thời gian.” Michael Bay từ trong túi công văn lấy ra một phần mỏng manh kịch bản, đẩy đến Matthew trước mặt, nói,“Đây là Megatron nhân vật kịch bản, ngươi có thể trước xem xem.”

Matthew tiếp nhận kịch bản, không có mở ra, nói,“Michael, ngươi khiến kịch tổ liên hệ ta người đại diện Helen - Hermann đi.”

Michael Bay nhẹ nhàng gật đầu, cũng không trông cậy vào Matthew sẽ trực tiếp ứng đến.

Kịch tổ chuyên môn thông qua một bút tài chính mời Matthew - Horner đến phối âm, thực ra cũng là vì cọ nhiệt độ, vị này Hollywood ngôi sao tuyến đầu triển hiện ra đến box office kêu gọi lực thật sự quá mức cường hãn , mà hắn tự Island thảm bại sau, tình trạng phi thường không tốt, nếu không phải Spielberg duy trì, rất có khả năng rơi xuống vô phiến khả chụp tình cảnh,[ Transformers ] không thể ra ngoài ý muốn, hậu quả hắn gánh vác không nổi.

[ Transformers ] thành công , hắn liền có thể thực hiện phiên thân, nếu là thất bại mà nói, tương lai không thể lường được.

Theo sau, Michael Bay lại cùng Matthew khách sáo vài câu, cáo từ ly khai Horner trang viên.

Đưa đi Michael Bay, Matthew cấp Helen - Hermann gọi điện thoại, đem sự tình đơn giản cùng nàng nói một lần, thu hoạch trên công tác sự, vẫn là giao cho Helen - Hermann đi đàm, hắn không bài xích cấp từng thực thích các nhân vật phối âm, bất quá tiền đề điều kiện là [ Transformers ] kịch tổ cấp khai ra một phần phù hợp hắn yêu cầu tiền lương.

Nếu tiền lương không đủ, cũng liền không có đàm tất yếu .

Đương nhiên, phối âm diễn viên thù lao cùng trực tiếp biểu diễn không có cách nào khác so, điểm ấy hắn biết rõ.

Michael Bay rời đi không bao lâu, Matthew lại tiếp đến Clint - Eastwood tự mình đánh qua đến điện thoại, lão cao bồi đối với hắn khiến Spike Lee ra lớn như vậy xấu rất thưởng thức, Spike Lee thanh danh quét rác, rốt cuộc không thể lấy chủng tộc vấn đề tiếp tục phu nháo chi lữ .

Lấy hắn tại talk show thượng biểu hiện, liền tính về sau muốn nháo, cũng không có truyền thông để ý tới hắn .

Clint - Eastwood còn để lộ một điểm, talk show sau, điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học viện nội bộ rất nhiều người đạt thành chung nhận thức, sẽ không tiếp nhận Spike Lee cùng [ người trong cuộc ] Oscar trình báo.

Nghe được Clint - Eastwood mà nói, Matthew bừng tỉnh đại ngộ, phía trước hắn vẫn cùng với Spike Lee giống như chó điên như vậy cắn chính mình không buông, là vì trả thù, nguyên lai sau lưng có càng sâu mục đích , nếu sự tình tiếp tục đi xuống, hắn làm một người da đen đạo diễn, hơn nữa là thứ nhất đứng ra nhân, chỉ sợ sẽ rất có thu hoạch đi?

Quả nhiên, này giới rất nhiều hành vi sau lưng, đều có phần mình lợi ích tố cầu.

Do Spike Lee trên người, Matthew liên tưởng đến Will - Smith, mơ hồ nhớ rõ tiền trận xem qua quảng cáo tuyên truyền, này kỳ nghỉ có Will - Smith diễn viên chính một bộ phim phát hành, còn giống như là căn cứ một người da đen chân nhân chuyện thật cải biên mà đến, Will - Smith lão bà Jada Smith nhảy ra, cũng không chỉ là bởi vì một nam chính chi tranh.

Nếu là hết thảy dựa theo Spike Lee thiết tưởng phát triển mà nói, một bộ thuần túy hắc nhân phim, cũng có thể từ trên việc này lấy được ích lợi nhiều.

Đại danh đỉnh đỉnh Will - Smith quả nhiên không phải bình thường nhân a.

Giữa trưa qua đi, Matthew rời đi Horner trang viên, đi Westwood khu trung tâm thể hình, đem Neborah giới thiệu cho David - Ellison.

Đại khái là nhận đến [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] này bộ phim kích thích, David - Ellison đột nhiên đối kiện thân sinh ra hứng thú, vài lần truy vấn Matthew này một thân cơ nhục là tại nơi nào luyện ra , sau đó Matthew đem Neborah trung tâm thể hình giới thiệu cho hắn.

“Nghe nói ngươi gần người vật lộn chuyên môn luyện qua?”

David - Ellison thay một thân chuyên nghiệp trang bị, chui vào quyền đài bên trong, nhìn đối diện làm nhiệt thân Matthew, nói,“Chúng ta tỷ thí một chút, thế nào?”

Matthew biên hoạt động cổ tay (thủ đoạn), vừa đánh lượng David - Ellison thiên gầy yếu thân thể, hỏi,“Ngươi cũng luyện qua?”

David - Ellison cũng làm như có thật hoạt động lên khớp xương, đồng thời nói,“Ta cùng lão ba bảo tiêu luyện tập qua tay không cách đấu.”

“Kia hảo.” Matthew đã lâu không cùng người đối luyện,“Chúng ta thử xem.”

Hắn mắt nhìn David - Ellison, đối bên cạnh thấu lại đây xem náo nhiệt Neborah nói,“Nguyên bộ hộ cụ.”

Neborah lập tức mang tới mũ giáp cùng che ngực, giao cho Matthew thời điểm, còn thấp giọng nói,“Thu điểm, các ngươi không phải cùng một lượng cấp.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta biết.”

“David.” Hắn đi qua, đối David - Ellison nói,“Xuyên lên này mấy.”

“Đây là......” David - Ellison sửng sốt một chút.

“Để ngừa vạn nhất.” Matthew không khỏi phân trần, liền đem che ngực bộ ở David - Ellison trên đầu, David - Ellison nhìn nhìn Matthew che dấu tại trang phục vận động dưới rắn chắc cơ nhục, thành thành thật thật xuyên lên nguyên bộ hộ cụ.

Chuẩn bị hoàn tất, hai người tách ra, đơn giản chạm dưới quyền đầu, David - Ellison ánh mắt liền nhìn thẳng Matthew.

Hắn thật cùng một vị bảo tiêu luyện tập qua, bay lên một cước liền đá hướng Matthew uy hiếp.

Matthew thò tay thoải mái đương khai David - Ellison chân, đồng thời nhấc chân đá David - Ellison đặt chân chân một chút, tựa như Neborah nói như vậy, hắn chỉ dùng ba bốn phân lực đạo, cho dù là như vậy, David - Ellison cũng đứng thẳng không trụ, bùm một chút trực tiếp bổ nhào vào.

“Đình !”

David - Ellison lập tức nâng lên một bàn tay đến, phi thường dứt khoát,“Ta nhận thua !”

Chỉ lần này, hắn liền nhìn đi ra, tiếp tục đi xuống chỉ có bị ngược phân.

Matthew đi qua, thò tay đem David - Ellison kéo lên, David - Ellison run run phía trước đặt chân chân, oán giận nói,“Đau chết mất.”

“Ta dùng không đến bốn phần lực.” Matthew xòe tay, nói.

“Tính, vẫn là đừng so .” David - Ellison thẳng lắc đầu,“Ta không phải ngươi này quái vật đối thủ.”

Hắn tháo xuống hộ cụ, ném cho quyền đài ngoại Neborah, quay đầu mắt nhìn cách đó không xa nghỉ ngơi khu, lại đối Matthew nói,“Chúng ta đi bên kia trò chuyện hội?”

Matthew gặp David - Ellison này phúc bộ dáng, biết hắn khả năng có lời muốn nói, gật đầu,“Hành a.” Hắn đối Neborah vẫy vẫy tay, nói,“Ta cùng David đi nghỉ ngơi khu đợi một hồi.”

Neborah nhận thức Matthew rất lâu , lập tức trả lời,“Đi thôi, ta để người tạm thời phong bế nghỉ ngơi khu, miễn cho người khác quấy rầy các ngươi.”

Matthew dẫn đầu chui ra quyền đài, David - Ellison cũng ra quyền đài, hai người cùng nhau đi đến nghỉ ngơi khu, muốn hai bản vận động công năng đồ uống, liên phục vụ sinh cũng đuổi đi .

“Có chuyện?” Matthew hỏi.

“Ân.” David - Ellison bưng lên ly uống một ngụm, sau đó nói,“Ta buổi sáng gặp Universal ảnh nghiệp điện ảnh bộ môn tổng giám, cùng hắn hàn huyên [ Fast and Furious ].”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 526: Điều Kiện

“Úc?” Matthew đến hứng thú,“Đàm được như thế nào?”

David - Ellison nhìn xem nghỉ ngơi khu, lúc này mới nói,“Ta tiếp xúc người là Universal ảnh nghiệp điện ảnh bộ cao cấp tổng tài Adam - Ferguson, đại khái hàn huyên có một giờ, trọng điểm đàm chính là [ Fast and Furious ].”

Matthew không có chen vào nói, đẳng David - Ellison càng chi tiết nói tiếp.

“Đối với [ Fast and Furious ] hệ liệt, Universal ảnh nghiệp bên trong có hai loại thanh âm, tuyệt đại bộ phận nhân cho rằng này hệ liệt đã đến chung điểm, không có lại tiếp tục đi xuống tất yếu, kế tiếp chính là dựa vào ba bộ phim bản quyền trưởng tuyến kinh doanh lấy được ích.”

Nói tới đây, David - Ellison bưng lên ly uống một ngụm, nói tiếp,“Mặt khác, Universal ảnh nghiệp bên trong còn có một cỗ thanh âm, có như vậy hai ba nhân, cho rằng này hệ liệt còn có tiềm lực khả đào, tưởng đem đệ nhất bộ nam chính chi nhất Van Diesel thỉnh trở về......”

Nghe nói như thế, Matthew không khỏi khẽ nhíu mày, đây là hắn tối không hi vọng nhìn thấy cục diện.

David - Ellison tiếp tục nói,“Bất quá, loại này thanh âm có thể xem nhẹ bất kể,[ Tokyo trôi đi ] box office thảm bại, Universal ảnh nghiệp không có khả năng cầm ra tuyệt bút tài chính tiếp tục chế tác này hạng mục, phiêu lưu quá lớn. Hơn nữa có loại suy nghĩ này nhân, bản thân quyền lực cũng có hạn.”

“Ta hỏi thăm Universal ảnh nghiệp bán ra bản quyền khả năng, tất cả mọi người cho rằng ta là lung tung đầu tư nhà giàu mới nổi, ta cũng không để ý lại nhiều một người.”

Hắn cười cười,“Adam - Ferguson tựa hồ không quá coi trọng này hệ liệt, nửa thật nửa giả nói hai điều kiện,1 ức dollar bản quyền chuyển nhượng kim, còn có tương lai điện ảnh vô luận chế tác mấy bộ, Universal ảnh nghiệp đều phải 30% bản quyền ích lợi.”

Matthew nói tiếp nói,“Thứ nhất điều kiện giá mặc dù thái quá, nhưng tổng có thể đi đàm. Thứ hai điều kiện là đem chúng ta trở thành ngốc tử !”

Universal ảnh nghiệp giá cao bán cho bọn họ bản quyền, vô luận điện ảnh tương lai ích lợi như thế nào, đều phải lấy đi ba thành, này trương sư tử miệng trương so với hắn còn muốn lớn.

David - Ellison lắc lắc đầu,“Không phải đem chúng ta trở thành ngốc tử, là đem ta coi là thành ngốc tử .” Hắn thở dài,“Phỏng chừng ta hiện tại bọn họ trong mắt, chính là vận khí tốt nhà giàu mới nổi.”

Nói tới đây, hắn nở nụ cười,“Thực ra ta vận khí thật sự rất tốt. Matthew, nếu không phải gặp ngươi, phỏng chừng ta còn tại ngốc hồ hồ nơi nơi ném tiền đâu.”

Matthew khoát tay,“Ngươi nói như vậy liền quá khách khí, chúng ta là bằng hữu, hợp tác cũng là có lợi cho nhau.”

David - Ellison gật gật đầu,“Đúng vậy, có lợi cho nhau.” Hắn tựa hồ hạ quyết tâm,“Universal ảnh nghiệp nếu không có mặt sau điều kiện, ta liền gom góp một ức dollar, đem [ Fast and Furious ] hệ liệt bản quyền mua xuống đến !”

Hắn nhìn về phía Matthew, rất chăm chú,“Nhưng có một tiền đề. Matthew, ngươi tất yếu là diễn viên chính !”

Dựa theo các đại điều tra cơ cấu phân tích,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] đổi một nam chính mà nói, tuyệt đối không có hiện tại như vậy điên cuồng box office.

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“David, chúng ta liên hợp bỏ vốn mua xuống bản quyền, tài chính vấn đề cộng đồng giải quyết, chỉ cần lấy đến này hệ liệt sao, ta diễn viên chính không là vấn đề.”

“Hảo !” David - Ellison lược vừa suy xét, nói,“Ngươi trốn ở phía sau màn, tốt nhất Helen cũng không muốn trực tiếp ra mặt, do Skydance ảnh nghiệp đi theo Universal ảnh nghiệp đàm, chỉ cần bọn họ chịu bán, điều kiện có thể từ từ nói chuyện.”

Matthew biết lấy chính mình hiện tại thanh thế, không thích hợp ra mặt, nói,“Việc này liền giao cho ngươi .”

Hai người lại thảo luận một ít chi tiết phương diện vấn đề, David - Ellison đem đề tài chuyển tới còn tại nhiệt ánh [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] mặt trên.

“Hai ngày trước, ta đã thấy Frank - Miller.” Hắn nói,“Frank - Miller gần nhất phi thường đắc ý, hắn đã chuẩn bị vẽ [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] một cái khác phiên bản, từ Athen góc độ giảng thuật chạy Marathon chiến dịch cùng chống cự Ba Tư xâm nhập cố sự.”

Matthew minh bạch,“Lúc này phát tương quan tân truyện tranh, tối có thể hấp dẫn nhân chú mục.”

David - Ellison hạ giọng, hỏi,“Chúng ta có được này hệ liệt hậu tục bản quyền, chỉ cần cùng Frank - Miller đàm phán ổn thỏa bản quyền phí, là có thể chuẩn bị tục tập , chúng ta muốn hay không chuẩn bị tục tập? Rất nhiều điện ảnh công ty đều tại nhìn chằm chằm Frank - Miller truyện tranh cải biên quyền, nghe nói Warner Bros tân Batman điện ảnh đạo diễn, cũng chuẩn bị mượn Frank - Miller [ hắc ám kỵ sĩ trở về ] một ít tình tiết thiết kế.”

Nghe nói như thế, Matthew bỗng nhiên lóe qua một ý niệm, trong khoảng thời gian ngắn lại không có bắt đến, không nhanh khẽ lắc đầu, nói,“Tục tập vẫn là trước phóng phóng đi?”

David - Ellison nghi hoặc khó hiểu.

Matthew xem qua tục tác, còn nhớ rõ tục tác nữ chính là Eva - Green, ở trên mạng là bị thụ công kích một bộ phim, phản ứng không phải bình thường sai.

Nhưng lời này không có cách nào khác nói, nghĩ nghĩ, giải thích nói,“Zach loại này phong cách, vừa mới bắt đầu sẽ cho người ta một loại mới mẻ kích thích lóa mắt cảm giác, nhưng so với bình thường phim càng dễ dàng thẩm mỹ mệt nhọc, chúng ta trước đợi, lúc trước hiệp ước trung có quy định, chúng ta tương lai mười năm đều có được tương quan điện ảnh bản quyền, có thể tạm thời phóng một đoạn thời gian.”

Hắn muốn trước xem xem Frank - Miller truyện tranh, nếu vẫn là cái kia dạng......

Từng kia bộ điện ảnh, có chút tình tiết lạn đến mức khiến người vô lực thổ tào, trừ Eva - Green nữ chính, mặt khác dứt khoát đến nhất định cảnh giới.

Cho dù là Eva - Green, đều là bản thân có chứa mị lực, cùng nhân vật không nhiều lắm quan hệ, nàng nhân vật thiết lập có thể nói kì ba.

Nam chính cùng nữ chính tại trên chiến thuyền làm khai chiến song phương gặp gỡ, nữ chủ xuyên một điều siêu cấp bại lộ chiến bào nghênh đón nam chính, nam chủ hiên ngang lẫm liệt ‘Nghênh chiến’, hai người tại trong khoang thuyền kịch liệt “Giao hỏa”, nữ chủ tỏ vẻ muốn nam chủ thần phục với hắn, hai người cùng nhau cộng hưởng phú quý, nam chủ cắn chặt răng vùi đầu khổ ‘Làm’, lăng là không nói hai lời.

Liền tại nam chủ ‘Con cháu’ sắp bị nữ chủ ‘Tù binh’ lúc, nữ chủ thu hắn cổ rống giận “Thần phục lão nương không?” Nam chủ tỏ vẻ giao hỏa có thể, thần phục không bàn nữa, bèn mà bạt ‘Thương’ mà đi, ẩn sâu công cùng danh.

Nữ chủ đối nam chủ lưu manh không biết nói gì đáp lại, giận dữ ly tịch, khiến Matthew lúc ấy kỳ quái là, vì sao không giết nam chủ, sau này nghĩ thông suốt , này đại khái liền gọi “Làm ai” Đi.

Eva - Green tại kia bộ phim trung hào phóng lõa lồ toàn bộ nửa người trên, làm người ta chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi, cũng là duy nhất lượng điểm.

Đáng tiếc a, Eva - Green hiện tại đã là Leonidas vương hậu, không có khả năng lại đi biểu diễn tục tác .

Này bộ tục tập vẫn là trước đợi cho thỏa đáng, nếu David - Ellison cố ý quay chụp mà nói, hắn sẽ thử khuyên bảo, nếu là không nghe, cũng không có biện pháp.

Chung quy, Skydance ảnh nghiệp là David - Ellison ,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] bản quyền......

Nghĩ đến đây, Matthew đột nhiên bắt được phía trước lóe qua cái kia ý niệm, vội vàng hỏi,“David, ngươi vừa nói rất nhiều điện ảnh công ty đối [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] tục tác bản quyền đều rất cảm thấy hứng thú?”

“Đúng vậy.” David - Ellison gật đầu,“Bao gồm phát hành phương Warner Bros ở bên trong, đều muốn theo chúng ta hợp tác tục tập.”

Hắn nghĩ nghĩ, nói,“Vừa quên cùng ngươi nói, hôm nay buổi sáng Adam - Ferguson theo ta tiếp xúc, sớm nhất đàm luận chính là [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] tục tác.”

“Universal ảnh nghiệp cố ý?” Matthew hỏi.

“Cố ý......” David - Ellison không ngu ngốc, lập tức minh bạch lại đây,“Ý của ngươi là, chúng ta dùng [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] tục tác làm điều kiện, giành Universal ảnh nghiệp trong tay [ Fast and Furious ] bản quyền?”

Không đợi Matthew trả lời, hắn liền nhíu mày nói,“Thấy thế nào đều là chúng ta mệt a.”

Loại sự tình này thật khó mà nói, Matthew trầm mặc một hồi lâu, thử nói,“Lấy [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] phong cách, chúng ta rất khó đem nó làm thành một trường kỳ hệ liệt, hệ liệt điện ảnh lợi nhuận năng lực không cần ta nói đi? Này hệ liệt tổng muốn nhận đến Frank - Miller kiềm chế, càng hướng về sau hắn khai ra điều kiện lại càng hà khắc, mà [ Fast and Furious ] hệ liệt cơ bản thuộc về nguyên sang, đua xe điện ảnh chỉ cần quay chụp không phải rất lạn, tại Bắc Mĩ vẫn đều có cố định thụ chúng, nếu chúng ta có thể lấy đến độc lập bản quyền, thao tác lên xa so [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] càng thêm linh hoạt.”

“Còn có, phim hiện đại so phim cổ trang càng dễ dàng kéo quảng cáo tài trợ, tương đối càng dễ dàng bán quanh thân, ta cảm giác thu lợi tiền cảnh càng tốt.”

David - Ellison rất chăm chú tại nghe, tạm thời không có bất cứ tỏ vẻ.

Matthew còn nói thêm,“Mặt khác, cổ trang Sử Thi phim chiến tranh chỉnh thể xu thế tại nghiêm trọng trượt,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] thuộc về khác loại, nhưng tiếp theo xuất hiện liền không là khác loại , người xem không lại mới mẻ, không hẳn sẽ mua trướng. David, ngươi hồi tưởng một chút, mấy năm gần đây đại đầu tư Sử Thi phim chiến tranh trung, trừ [ Sparta ba trăm dũng sĩ ], có nào một bộ chân chính lấy được thành công?”

“Giống như...... Không có.” David - Ellison bắt đầu còn không như thế nào xác định, nhưng càng nghĩ càng rõ ràng,“[ Troy ] box office nhiều nhất cũng liền không lời không lỗ, King Arthur,[ Alexander đại đế ] cùng Kingdom of Heaven đẳng phim không có ngoại lệ thảm bại.”

“Đúng vậy.” Matthew không có nói thêm gì.

David - Ellison ngón tay nhẹ nhàng gõ hội bàn, nói,“Như vậy đi, Matthew. Ta suy xét một chút, qua đoạn thời gian lại cho ngươi tin tức.”

Matthew cười cười,“Việc này không vội.”

Nếu có có thể thao tác tính,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] box office càng cao, đàm phán khi càng có lợi.

David - Ellison không lại nói cái gì, trong lòng hạ quyết tâm, trở về khiến công ty cùng chuyên môn điều tra cơ cấu đối [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] tục tập tương lai tiền cảnh làm một đánh giá.

Vừa rồi, có một phương diện suy xét hắn không có nói, Matthew nhân vật Leonidas chết, Zack Snyder phía trước liền nói với hắn qua, đối đạo diễn tục tập không có hứng thú......

Mặt sau thời gian, Matthew cùng David - Ellison chuyên chú vào kiện thân, không có lại trò chuyện công tác phương diện đề tài.

Buổi tối về nhà, Helen - Hermann bên kia truyền đến tin tức tốt, buổi chiều nàng cùng Armani đàm phán đạt thành hiệp nghị, Armani lấy mỗi năm năm trăm vạn dollar cùng hắn ký ước ba năm.

Song phương sẽ ở tân niên phía trước tại Italia Milan chính thức ký ước, đồng thời quay chụp tân nhất kì quảng cáo.

Việc này còn có đoạn thời gian, Matthew ngày mai trước muốn bay đi New York, bắt đầu I Am Legend cảnh quay bên ngoài quay chụp.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 527: Ba Ba

Đêm khuya mười hai giờ vừa qua khỏi, Brooklyn đại kiều hai đầu hoàn toàn bị phong tỏa, từ giờ trở đi đến rạng sáng bốn giờ, kịch tổ có bốn giờ dùng đến quay chụp.

Hàng loạt kịch tổ đám người chen chúc đến Brooklyn trên cầu lớn, bận rộn bố trí nơi sân, càng có hàng trăm lâm thời diễn viên tại vài danh phó đạo diễn dẫn dắt dưới, phân thành bất đồng mấy cái tiểu tổ, đi đến đại kiều các vị trí, vi kế tiếp quay chụp làm chuẩn bị.

Một chiếc đại hình xe kéo hoá trang chạy đến đại kiều nối tiếp Manhattan một bên, tài xế vừa dừng lại xe, phía trước liền tại khách sạn hóa trang xong Matthew đẩy cửa xuống xe, tháng mười một gió đêm nghênh diện thổi tới, khiến hắn nhịn không được rùng mình một cái.

Mặt sau, Bella - Anderson lập tức đem áo lông phòng lạnh khoác lên người hắn.

“Cám ơn.”

Matthew quay đầu nhìn nhìn Bella - Anderson, tiếp đi lên đại kiều, đứng ở vòng bảo hộ bên cạnh, Bella - Anderson theo sau theo đi lên, nhắc nhở nói,“Quay chụp còn muốn chờ một lát, muốn hay không về trước trong xe chờ một lát.”

“Không có việc gì.” Matthew khoát tay, mặc áo lông phòng lạnh, nói,“Mới từ Los Angeles lại đây, không quá thích ứng New York rét lạnh mà thôi.”

Phát động động cơ tiếng nổ vang vang lên, vài đài phi cơ trực thăng từ xa xa bay tới, rất nhanh tiếp cận Brooklyn cầu lớn bên trên, tiếp xe bọc thép cùng một ít Hummer quân xe chậm rãi chạy đến, cũng tiến vào Brooklyn đại kiều,, vì quay chụp cùng xây dựng sơ tán Manhattan đại trường hợp, kịch tổ đầu nhập ngẩng cao tài chính, càng là vận dụng danh tác.

Matthew phía trước nghe người sản xuất Akiva - Goldsman đề cập qua, Brooklyn đại kiều quay chụp đem duy trì liên tục sáu ban đêm, dự tính mỗi đêm tiêu phí cao tới 100 vạn dollar.

Thương nghiệp đại chế tác màn ảnh, hoàn toàn chính là lấy dollar thiêu đi ra .

Vì có thể ở Zero đến bốn điểm ở giữa phong tỏa Brooklyn đại kiều quay chụp, kịch tổ lấy được mười bốn chính phủ bộ môn quay chụp cho phép, còn tranh thủ đến quốc dân cảnh vệ đội một chi 200 nhân đội ngũ duy trì.

Alexandra - Daddario phụ thân ở trong đó phát huy trọng yếu tác dụng.

Đứng ở chỗ này nhìn một hồi, một danh kịch tổ công tác nhân viên vội vã tìm lại đây, nhìn thấy Matthew sau, nhanh chóng nhanh hơn cước bộ.

“Horner tiên sinh.” Công tác nhân viên nhắc nhở nói,“Trường quay chuẩn bị không sai biệt lắm , đạo diễn khiến ngươi qua.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta biết, dẫn đường đi.”

Công tác nhân viên phía trước dẫn đường, Matthew cùng Bella - Anderson theo ở phía sau, ly khai Brooklyn đại kiều, tiến vào đại kiều giao lộ địa phương, lúc này nơi này đã thiết trí cách ly khu, từng hàng ô tô chật ních tiến vào đại kiều mặt đường, Guillermo - Del - Toro đang tại chỉ huy nhân điều chỉnh máy quay phim vị.

Lâm thời trường quay tụ tập trên trăm tên lâm thời diễn viên, còn có Hummer xe quân đội cùng mười mấy tên quốc dân cảnh vệ đội binh lính, có vẻ có điểm loạn.

Công tác nhân viên đem Matthew đưa đến đoàn xe trường long trung cuối cùng một chiếc xe phụ cận, này chiếc xe cự ly tiền một chiếc xe tương đối xa, có quân nhân trang điểm diễn viên đứng ở điều khiển vị trí, mặt khác còn có mấy người chờ ở bên cạnh xe.

“Matthew.” David - Heimann nhìn thấy hắn, vội vàng vẫy vẫy tay, chờ hắn đi qua sau, gọi tới một lớn một nhỏ hai nữ nhân, giới thiệu nói,“Đây là Jessica - Chastain, đóng vai Robert thê tử.”

“Ngươi hảo.” Matthew cùng này tóc đỏ nữ diễn viên nắm tay.

David - Heimann tiếp giới thiệu một cái khác tóc vàng tiểu cô nương,“Đây là Chloe - Moretz.”

Matthew ngồi xổm tiểu cô nương trước người, nói,“Ngươi hảo a, ta có thể gọi ngươi Chloe sao?”

Này tiểu cô nương thoạt nhìn không đến mười tuổi, một đầu tóc vàng, bộ dáng dị thường khả ái, dứt khoát có thể manh chết một số lớn nhân.

“Ngươi vẫn là bảo ta Mary đi.” Tiểu cô nương nghiêng đầu đánh giá Matthew,“Như vậy không tốt sao, ba ba?”

Matthew nháy mắt bị gọi sửng sốt, theo bản năng hỏi,“Ba ba?”

Tiểu cô nương điểm điểm Tiểu Xảo cằm, nói,“Đúng vậy, của ngươi nhân vật là của ta nhân vật ba ba a. Biểu diễn lão sư nói qua, từ tiến vào trường quay bắt đầu, ta liền không là Chloe - Moretz, mà là nhân vật bản thân . Cho nên, ngươi là ta ba ba a.”

Một trung niên phụ nữ lúc này từ phía sau đi tới, ngữ mang xin lỗi, nói,“Ngượng ngùng, Chloe gần nhất học tập biểu diễn, có điểm......”

Nàng tựa hồ không biết nên nói như thế nào mới tốt.

Matthew đứng lên, cười nói,“Không quan hệ, Chloe nhân vật xác thật là của ta nhân vật nữ nhi.”

“Chính là a.” Chloe - Moretz chủ động nói tiếp,“Ta chưa nói sai đi, ba ba.”

Matthew nhịn không được thò tay muốn nhu nàng tóc, nghĩ đến qua sẽ muốn quay chụp, Chloe - Moretz tóc hẳn là chuyên môn xử lý qua, nhanh chóng ngừng lại.

Chloe - Moretz lại đối với nàng mẫu thân lắc lắc thủ,“Hiện tại ngươi không phải mẹ ta.” Nàng tiếp kéo lên Jessica - Chastain tay,“Jesse mới là mẹ ta.”

Này ngây thơ đồng ngôn đồng ngữ khiến trường quay tất cả mọi người nở nụ cười.

“Chẳng lẽ ta nói không đúng sao?” Chloe - Moretz nghe được tiếng cười, có chút nghi hoặc,“Tiến vào trường quay không nên nhanh lên tiến vào nhân vật sao?”

Tuy rằng không biết Chloe - Moretz biểu diễn lý luận là ai dạy , nhưng Matthew vẫn là nói,“Đúng, đúng.”

Jessica - Chastain tựa hồ cũng thích này tiểu hài tử,“Khoa...... Mary, ngươi nói quá đúng.”

Chloe - Moretz lập tức một tay dắt Jessica - Chastain, một tay còn lại dắt Matthew, nói,“Hiện tại chúng ta mới là người một nhà.”

Matthew cùng Jessica - Chastain đều là diễn viên, đương nhiên sẽ không bởi vì này chủng nói mà xấu hổ.

Đạo diễn Guillermo - Del - Toro lúc này bận rộn xong lại đây, cùng Matthew chào hỏi, triệu tập cảnh này chủ yếu diễn viên, nói đơn giản hạ hí, lại diễn tập một lần tẩu vị, chuẩn bị bắt đầu quay chụp.

“Chư vị, chúng ta thời gian hữu hạn !” Guillermo - Del - Toro giơ lên một đại hào khuếch đại âm thanh loa, hô,“Đều tập trung tinh thần đến, chúng ta tranh thủ một lần liền qua, các ngươi cũng không tưởng ở trong gió lạnh bị đông, đúng không?”

“Đối !”

Lâm thời trường quay trung chỉ vang lên Chloe - Moretz thanh âm.

Matthew không khỏi cười cười, trước cởi áo lông phòng lạnh giao cho Bella - Anderson, tiếp kéo dưới Chloe - Moretz, nói,“Đi thôi, chúng ta lên xe.”

Đi đến bên cạnh xe, Chloe - Moretz khoa tay múa chân chính mình cùng Benz SUV độ cao, đối Matthew nói,“Ba ba, ngươi ôm ta lên xe đi.”

Matthew ôm lấy Chloe - Moretz, đặt ở ô tô trên ghế sau, theo sau Jessica - Chastain lên xe, ngồi ở Chloe - Moretz bên cạnh.

Nhìn thấy hai người ngồi hảo, Matthew đóng lại sau cửa xe, lên phó điều khiển.

Phía trước, một danh trợ lý đạo diễn đứng ở trước màn ảnh, hô bắt đầu sau, trên chỗ điều khiển quân nhân diễn viên đạp chân ga, ô tô gia tốc hướng về phía trước chạy tới, đương Matthew thấy rõ phía trước đuôi xe xe Benz tiêu khi, ô tô chậm rãi hạ thấp tốc độ, sau đó dừng ở chiếc Benz kia xe hơi mặt sau.

Lập tức có mắc Steadicam nhiếp tượng sư lại đây, xuyên thấu qua cửa sổ xe quay chụp Matthew, Matthew hàng xuống cửa sổ xe, thò đầu hướng Brooklyn đại kiều bên kia nhìn nhìn, mặt sau truyền đến Jessica - Chastain câu hỏi thanh,“Vì sao chúng ta dừng lại ?”

Có một danh quân nhân bước đi lại đây, vỗ dưới ô tô tiền động cơ cái, nhìn thấy Matthew quân trang thượng quân hàm, đi trước một quân lễ, sau đó nói,“Trưởng quan, chúng ta phụng mệnh phong tỏa Brooklyn đại kiều, các ngươi phải nhanh một chút.”

Matthew đẩy cửa xuống xe, đi đến sau bên cửa xe, mắt nhìn đồng hồ, kéo ra cửa xe, đối Chloe - Moretz nói,“Bảo bối, nhanh lên, chỉ có mười phút .”

Chloe - Moretz xê dịch đến bên cửa xe, rất tự nhiên kêu lên,“Ba ba......”

“Chúng ta đi, bảo bối.” Matthew thò tay ôm lấy Chloe Moretz, đồng thời trong miệng an ủi nói,“Không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì ......”

Hai danh quân nhân ở phía trước mở đường, Jessica - Chastain mang theo một bao, trong bao lộ ra một chó chăn cừu Đức ấu khuyển mô hình đầu, Matthew một tay ôm Chloe - Moretz, đi theo Jessica - Chastain mặt sau, hướng tới Brooklyn đại kiều phía trước chướng ngại vật đi.

Chloe - Moretz tuổi không lớn, lại như là tiểu hí tinh, phảng phất thật sự là hắn nữ nhi như vậy, hai tay ôm chặt hắn cổ, ghé vào trên bờ vai của hắn mặt, một bộ sợ hãi khuyết thiếu cảm giác an toàn bộ dáng.

Đoàn người theo số đông nhiều lâm thời diễn viên trung xuyên qua, phía trước vang lên quân đội loa cảnh cáo thanh.

“...... Trừ phi ngươi đã thông qua an toàn kiểm tra, bằng không đem không thể thông qua, thỉnh về trong nhà kiên nhẫn đợi.”

“Tránh ra ! tránh ra !”

Hai danh binh lính khai ra một con đường, Matthew cùng Jessica - Chastain đoàn người rất nhanh tiếp cận Brooklyn đại kiều.

Phía sau mắc tại một chiếc xe tải thùng xe quay chụp trên bình đài, đạo diễn Guillermo - Del - Toro nhắc nhở nhiếp ảnh sư,“Màn ảnh bốc lên, viễn cảnh quay chụp......”

Lại vỗ năm sáu giây, Guillermo - Del - Toro lúc này mới giơ lên khuếch đại âm thanh loa, la lớn,“Đình ! điều đầu tiên qua !”

Nguyên bản ồn ào hỗn loạn lâm thời trường quay nhanh chóng an tĩnh lại, vài danh sản xuất tổ cùng đạo diễn tổ thành viên đi vào trường quay, vội vàng dẫn người điều chỉnh một quay chụp cảnh tượng.

Matthew buông xuống Chloe - Morris, mang theo nàng triều đến khi phương hướng đi, Chloe - Moretz kéo tay hắn, hảo kỳ hỏi,“Matthew, ngươi có nữ nhi sao?”

“Ân?” Matthew đầu tiên là hảo kỳ nhìn nàng một cái, hỏi tiếp nói,“Vì sao không gọi ta ba ba .”

Chloe - Moretz chớp động ánh mắt, nói,“Ta đêm nay liền một cảnh này, chụp xong, không lại là Mary, ta hiện tại lại biến trở về Chloe - Moretz .”

Matthew cố ý giả bộ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng,“Nguyên lai là như vậy a.”

“Ngươi còn chưa trả lời ta vấn đề đâu.” Chloe - Moretz nhắc nhở nói.

“Không có.” Matthew lắc đầu,“Ta còn không kết hôn, không có nữ nhi.”

“Ân.” Chloe - Moretz gật gật đầu,“Ta còn nghĩ đến ngươi làm phụ thân , ngươi rất có thể cho nhân cảm giác an toàn đâu.”

Matthew nở nụ cười,“Phải không? Ngươi nói như vậy, ta sẽ kiêu ngạo .”

Xuyên qua mấy hàng ô tô trường long, đi đến chiếc Benz kia SUV xuất phát địa phương, Chloe - Moretz nhìn thấy mẫu thân, dừng lại cước bộ, xoay người nhìn Matthew, nói,“Ta phải đi, tái kiến, Matthew.”

Matthew đối với nàng phất phất tay,“Tái kiến, Chloe. Ngươi là rất không sai tiểu diễn viên.”

“Cám ơn.” Chloe - Moretz đối với hắn cười cười, hướng tới mẫu thân bên kia bước nhanh đi.

Bella - Anderson lại lại đây đem áo lông phòng lạnh phi tại hắn trên người, Matthew đối với nàng gật đầu, rét lạnh ban đêm quay chụp vừa mới bắt đầu.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 528: Tách Rời

Lại là một rét lạnh ban đêm, buốt thấu xương gió lạnh hô hô thổi tới, Brooklyn dưới chân cầu New York Đông Hà tựa hồ đều kết băng, Matthew bọc kín đại y, đi lên mặt sông một huyền phù bến tàu, một chiếc màu đỏ cứu viện phi cơ trực thăng dừng ở trên sân bay, kịch tổ đã bố trí xong quay chụp nơi sân.

“Hải, Matthew.”

Nhìn thấy Matthew đi tới, Jessica - Chastain chủ động chào hỏi, Matthew chung quanh nhìn nhìn, hỏi,“Chloe không có tới sao?”

Jessica - Chastain tựa hồ rất lạnh, mũi đều có điểm hồng, nói,“Phỏng chừng một hồi liền đến.” Nàng phun ra miệng đầy bạch khí,“Này gặp quỷ thời tiết, đột nhiên trở nên như thế lạnh.”

Matthew ngẩng đầu nhìn hướng thiên không,“Sẽ không tuyết rơi đi?”

Đã cuối tháng mười một , New York cũng đến mùa tuyết rơi, đại khái là địa khu khí hậu duyên cớ, New York mùa đông thường xuyên đổ tuyết to, cơ bản mỗi năm đều có như vậy một hai lần tuyết tai.

“Ngàn vạn không cần tuyết rơi.” Đạo diễn Guillermo - Del - Toro đi tới, cũng ngẩng đầu nhìn trời,“Cuối cùng một đêm tại Brooklyn đại kiều quay chụp, tuyết rơi mà nói đêm nay liền báo hỏng .”

Phía trước năm ngày quay chụp đều rất thuận lợi, hắn không tưởng cuối cùng một đêm gặp được không thể chống cự thời tiết nhân tố.

Guillermo - Del - Toro lại đối Matthew nói,“Ngươi lần này cần rời đi kịch tổ vài ngày?”

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Năm ngày tả hữu đi?”

“Thời gian dài như vậy?” Guillermo - Del - Toro khẽ nhíu mày.

“Ta đi Italia Milan cần một ngày, trở về muốn một ngày.” Matthew nói đơn giản một chút,“Ký ước nghi thức một ngày, quay chụp quảng cáo hai ngày.”

Hắn xòe tay, nói,“Ta ngay cả du lãm Milan thời gian cũng không có lưu.”

Guillermo - Del - Toro gật gật đầu,“Ta tận lực điều chỉnh quay chụp kế hoạch.” Hắn quay đầu mắt nhìn máy quay phim, còn nói thêm,“Ngươi từ Milan trở về trực tiếp hồi Los Angeles, chúng ta tiếp tục tại nhà sản xuất quay chụp, Washington quảng trường vai diễn, phải đợi tân niên sau lại quay chụp.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Không thành vấn đề.”

Kịch tổ quay chụp kế hoạch khẳng định là muốn tạm bợ New York tòa thành thị này, hôm nay tới gần lễ Giáng Sinh cùng tân niên, New York quy mô hơi lớn điểm quảng trường, đều có một loạt hoạt động.

“Ba ba......” Thanh thúy đồng âm đột nhiên vang lên, Matthew quay đầu nhìn, Chloe - Moretz chạy bước nhỏ lại đây, mẫu thân của nàng thì cùng ở phía sau.

“Ngươi hảo, khoa......” Matthew nhanh chóng sửa miệng,“Ngươi hảo, Mary.”

Chloe - Moretz đi đến hắn bên cạnh, nói,“Thật lạnh a.”

Matthew cười cười, nói,“Đây là ngươi cuối cùng một màn diễn , chụp xong là có thể tìm địa phương đi ấm áp.”

“Cảm giác thật nhanh đâu.” Chloe - Moretz nghiêng đầu nhìn Guillermo - Del - Toro,“Cảnh diễn của ta vừa quay liền xong.”

Guillermo - Del - Toro chỉ là đối Chloe - Moretz gật gật đầu, tiếp lại đối Matthew nói,“Hôm nay chụp hoàn đừng nóng vội đi, Akiva mang theo phóng viên lại đây , muốn chúng ta đi cùng nhau nhận phỏng vấn.”

“Ta biết.” Matthew đáp một câu.

“Hảo ! hảo !” Guillermo - Del - Toro đột nhiên đề cao giọng,“Chuẩn bị bắt đầu quay chụp ! năm phút đồng hồ cuối cùng chuẩn bị !”

Kịch tổ nhanh chóng thanh trường, trừ diễn viên ngoài, người khác tất cả đều rút khỏi trường quay, Matthew, Chloe - Moretz cùng Jessica - Chastain đẳng diễn viên cũng đi tới phần mình trên vị trí.

Sau đó, một danh trợ lý đạo diễn hô bắt đầu.

Matthew một bàn tay ôm lấy Chloe - Moretz, một tay còn lại dắt Jessica - Chastain, đi theo một danh đại binh mặt sau, hướng tới trên sân bay cứu viện phi cơ trực thăng đi.

Đi đến phi cơ trực thăng tiền, đại binh lớn tiếng nói,“Thượng tá, ta sẽ vẫn nhìn các nàng, ta cam đoan với ngươi !”

Matthew gật gật đầu, không nói gì, chỉ là thâm thâm nhìn Chloe - Moretz liếc nhìn, đem nàng giao cho lên phi cơ trực thăng đại binh, sau đó tại nàng trên trán hôn một chút.

Tiểu cô nương lưu luyến không rời, Matthew vỗ nhè nhẹ nàng phía sau lưng,“Chiếu cố hảo mụ mụ.”

Jessica - Chastain lúc này đi tới, song khí nâng lên Matthew mặt, dùng lực hôn lên đi, Matthew trán ngăn lại cái trán của nàng, bàn tay lướt qua nàng tái nhợt da thịt.

“Ta yêu ngươi !” Hắn thì thào nói nhỏ,“Ta yêu ngươi !”

Hai người tách ra, Jessica - Chastain cầu nguyện,“Thượng Đế, thỉnh phù hộ Robert, ban cho hắn dũng khí đi đối mặt tương lai muốn gặp phải hết thảy nan đề. Thượng Đế, thỉnh dù có thế nào khiến hắn an toàn về nhà, A men !”

Thẳng đến nàng cầu nguyện kết thúc, Matthew mới nói,“Lên máy bay !” Hắn ngược lại nhìn về phía Chloe - Moretz,“Ba ba muốn đi tiêu diệt kia vài quái vật, ngươi muốn chiếu cố hảo mụ mụ, hảo sao, bảo bối.”

Jessica - Chastain lại kề sát, hôn Matthew một chút, Chloe - Moretz đem trong tay mô hình cẩu đưa cho Matthew,“Sam, ngươi muốn bảo vệ tốt ba ba.”

“Trưởng quan !” Đại binh lúc này chen vào nói nói,“Chúng ta tất yếu phải đi !”

Matthew tiếp nhận mô hình cẩu, cùng bên trong đại binh cùng nhau, đóng lại phi cơ trực thăng cửa cabin, Chloe - Moretz cách cửa cabin thủy tinh, hai tay làm ra hồ điệp trạng, trong cabin ngoại khó bỏ khó phân.

Một khác danh sĩ binh lại đây thúc giục,“Trưởng quan, đi thôi !”

Matthew xoay người, tại hai danh binh lính cùng đi dưới, hướng tới bờ sông đi, vừa đi vừa quay đầu, trên mặt trong mắt tất cả đều là không nỡ.

Này một điều thuận lợi thông qua, theo sau Matthew tạm thời trở lại trong xe sưởi ấm nghỉ ngơi, Guillermo - Del - Toro dẫn dắt kịch tổ quay chụp Chloe - Moretz cùng Jessica - Chastain tại phi cơ trực thăng trong cabin màn ảnh, Matthew cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này, nằm ở kéo xe ghế sô pha tử tiểu ngủ một hồi, tới gần ba giờ rưỡi thời điểm, Bella - Anderson tiến vào đem hắn gọi tỉnh.

“Ngươi muốn đi quay chụp .” Nàng vỗ nhẹ nhẹ Matthew.

“Nga......” Matthew đứng lên lắc lư đầu,“Hảo, chúng ta đi đi.”

Hắn xuyên lên đại y, ra kéo xe, lên kịch tổ ở huyền phù bến tàu, cùng Guillermo - Del - Toro liền kế tiếp quay chụp trao đổi vài câu, Chloe - Moretz cùng Jessica - Chastain đã hoàn thành quay chụp ly khai, chờ hắn cuối cùng màn ảnh quay chụp hoàn tất, kịch tổ tại Brooklyn đại kiều công tác cũng liền có thể tuyên cáo kết thúc.

Quay chụp không phải rất thuận lợi, nam chính chính mắt thấy lão bà nữ nhi cưỡi phi cơ trực thăng rủi ro, cần nhất định tình cảm bùng nổ, Matthew mới từ ấm áp kéo xe trở lại rét lạnh gió đêm trong, thân thể cũng có chút phát nhanh, liên tục quay chụp năm sáu lần, cũng không có đạt tới Guillermo - Del - Toro muốn hiệu quả.

Cuối cùng một điều màn ảnh quay chụp hoàn tất, đã tiếp cận rạng sáng bốn giờ, may mắn Matthew mặt sau tìm đến trạng thái, bằng không lại muốn lại đến một đêm.

“Rốt cuộc thu phục .”

Kịch tổ kết thúc công việc, Guillermo - Del - Toro đem còn thừa công tác giao cho trợ thủ phụ trách, lại đây tìm đến Matthew, nói,“Đi thôi, Akiva cùng phóng viên đang tại đại kiều phía trước chờ chúng ta, thừa dịp còn có điểm thời gian, nhanh chóng hoàn thành phỏng vấn.”

Matthew xuyên lên Bella - Anderson đưa tới được đại y, lại mở ra bình giữ ấm, uống một ngụm trà nóng, nói,“Năm nay mùa đông như thế lạnh.”

Guillermo - Del - Toro phía trước dẫn đường, hướng tới đại kiều lối vào bên kia đi, nhìn thấy Matthew theo bên người, nói,“Bởi vì qua lại chúng ta mùa đông đều là tại nam California vượt qua a.”

Matthew không khỏi cười lên,“Có đạo lý ! nam California mùa đông là ấm áp a.”

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đi tới Brooklyn đại kiều tiền kịch tổ thiết trí lâm thời chướng ngại vật xử, kịch tổ công tác nhân viên đang tại thanh lý chướng ngại vật, lấy tranh thủ bốn điểm phía trước khiến Brooklyn đại kiều một đai khôi phục nguyên trạng.

Hai nhiếp ảnh phóng viên, đang tại coi đây là bối cảnh quay chụp ảnh chụp.

Còn có một phóng viên, cùng đi Akiva - Goldsman đứng lên cùng nhau, nhìn thấy Matthew cùng Guillermo - Del - Toro lại đây sau, lập tức vẫy vẫy tay.

Akiva - Goldsman mang đến là Warner Bros kì hạ Variety phóng viên, Variety cùng Hollywood Reporter ngang hàng vi toàn mĩ hai đại giải trí loại báo chí, hướng tới là Hollywood điện ảnh thủ tuyển giấy chất tuyên truyền bình đài.

Thời gian hữu hạn, Akiva - Goldsman vi song phương làm qua giới thiệu, đơn giản chào hỏi, phỏng vấn lập tức bắt đầu.

Kia hai danh nhiếp ảnh phóng viên trung có một người trở về, quay chụp phỏng vấn hình ảnh.

Tên kia phóng viên hỏi trước Akiva - Goldsman,“Nghe nói Will - Smith cũng cạnh tranh qua nhân vật này, vì sao ngươi lựa chọn là Matthew, mà không phải Will - Smith?”

Akiva - Goldsman không có bất cứ do dự, nói,“Làm một danh biên kịch, ta là phi thường tin tưởng dùng văn tự đi sáng tạo một nhân vật phi phàm năng lực , thế nhưng, đem văn tự dùng thân thể ngôn ngữ biểu hiện ra ngoài thiên phú, cũng là ngang nhau trọng yếu . Matthew chính là như vậy một xuất sắc diễn viên, hắn có thể dùng ẩn chứa rất nhiều ý tưởng cùng cảm tình biểu diễn truyền đạt rất nhiều thứ.”

Loại này vấn đề đều là trước đó thiết lập hảo, đáp án cũng không ngôn mà dụ.

Phóng viên lập tức hỏi Guillermo - Del - Toro,“Đây là ngươi cùng Matthew lần đầu tiên hợp tác, có thể cụ thể nói nói lần này hợp tác tình huống sao?”

Guillermo - Del - Toro phỏng chừng mấy ngày này bận rộn hỏng, suy nghĩ một hồi, mới nhớ lại thiết lập hảo đáp án, nói,“Matthew tối làm người ta mê muội địa phương, còn là hắn cái loại này hiện ra ngoài ấm áp cùng mị lực, hắn tổng có thể cho hắn nhân vật mang đến nhiều như vậy bất đồng chừng mực, khiến ngươi ánh mắt một khắc đều chưa biện pháp từ hắn trên người dời đi. Ngươi khả năng sẽ chốc chốc đồng tình hắn, chốc chốc lại đối với hắn cảm thấy e ngại; Ngươi sẽ cùng hắn cùng nhau cười to, sau đó lại cùng hắn cùng nhau kêu to...... Tất cả những thứ này cấp độ cảm đều có thể cùng thời gian tồn tại ở hắn biểu diễn trong. Mà nhân vật này trọng yếu nhất một điểm chính là, hắn tất yếu phải có thể truyền đạt sở hữu hắn đang tại trải qua hết thảy, bao gồm thân thể cùng tình cảm phương diện, tại không có bất cứ hình thức đối bạch trên trụ cột.”

Cuối cùng, phóng viên vấn đề đi tới Matthew trên người,“Có thể đánh giá một chút ngươi này tân nhân vật sao?”

“Có thể biểu diễn nhân vật này, ta được thường tâm nguyện.” Matthew nhớ rất rõ ràng, chỉ là nói được rất tự nhiên,“Đối với ta đến nói, nhân vật này là phi thường không giống bình thường , bởi vì ta cần dùng hành vi đến tiến hành biểu diễn, kia thật là một khó có thể tin rèn luyện, bởi vì ngươi không có biện pháp tìm đến nói chuyện với ngươi nhân, lại vẫn cần trao đổi, đây chính là ta biểu diễn thời điểm cần chú ý trung tâm bộ phận. Ngươi có thể từ giữa phát hiện ngươi nhân vật cùng ngươi chính mình bản thân một ít chưa từng chú ý tới bộ phận, vô luận là từ nghệ thuật hình thức xuất phát, vẫn là từ tâm lý góc độ xuất phát, kia đều là một phi thường làm người ta mê muội, đáng giá thăm dò nội dung.”

New York ngoại cảnh quay chụp tạm thời tạm thời kết thúc, Matthew ngày đó buổi sáng tại Kennedy sân bay hội hợp Helen - Hermann, cùng nhau bay đi Italia Milan, tham dự Armani nam sĩ cùng nữ sĩ nội y người phát ngôn ký ước nghi thức.

Trừ nam sĩ nội y, Armani cũng vi nữ sĩ nội y tìm một trọng lượng cấp người phát ngôn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 529: Một Người Như Là Một Thế Giới

Milan Sheraton khách sạn tin tức đại sảnh, đột nhiên bộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay, mấy trăm danh đến từ giới mộ điệu cùng giải trí truyền thông phóng viên, nhìn thấy trên vũ đài ký ước nghi thức hoàn thành, Giorgio Armani trước sau cùng Matthew - Horner cùng Gisele - Bündchen hai vị tân nhậm người phát ngôn bắt tay, tập thể đứng dậy vỗ tay.

“Một vị là mới phát người mẫu lĩnh quân nhân vật.” Italia [VOGUE] một vị chủ biên đối bên cạnh nữ phóng viên nói,“Một là điện ảnh giới một đời mới minh tinh điện ảnh trung cự vô bá, Armani lần này thật lớn cánh tay, xem ra Giorgio Armani là tưởng lực tạo ra Armani nội y sản phẩm.”

Tên kia nữ phóng viên gật đầu nói,“Bọn họ thỉnh đến hai phi thường thích hợp người phát ngôn, Gisele - Bündchen mặc dù ly khai Victoria bí mật, nhưng nhảy ra duy mật sau, phát triển không gian trở nên càng thêm rộng lớn. Matthew - Horner nha......”

Nàng đột nhiên cười cười,“Hiện tại người địa cầu đều biết hắn ưu thế có bao nhiêu lớn, còn có so với hắn càng thích hợp nam sĩ nội y người phát ngôn sao?”

[VOGUE] chủ biên thở dài, không phải không có tiếc nuối nói,“Đáng tiếc, hắn không có chân chính đặt chân giới mộ điệu, bằng không chúng ta liền có thể biết hắn ưu thế đến cùng lớn bao nhiêu .”

“Ngươi chú ý tới sao?” Nữ phóng viên bỗng nhiên nói,“Carl - Lagerfeld hôm nay cũng đến.”

“Ác......”[VOGUE] chủ biên có chút khoa trương phát ra một thán từ.

Theo ký ước nghi thức hoàn thành, Matthew đi theo Armani nhân mặt sau, cùng ra tin tức thính, sau đó cưỡi thang máy đi đến khách sạn tầng cao nhất, Armani còn chuẩn bị một không tính quá lớn chúc mừng party.

Helen - Hermann đi tới, đưa cho Matthew một chén rượu, trước một bước vào Giorgio Armani giơ lên chén rượu, cao giọng nói,“Hôm nay, chúng ta ở đây ăn mừng Armani phẩm bài có hai vị tân kiệt xuất hợp tác giả !”

Hắn giơ lên cao chén rượu,“Cụng ly !”

Matthew cũng nâng chén rượu, uống mất trong cốc Champagne.

Giorgio Armani theo sau đi tới,“Ngươi hảo, Matthew.”

“Ngươi hảo, Armani tiên sinh.” Matthew vẫn là rất khách khí .

“Bảo ta George đi.” Giorgio Armani tiếng Anh không phải đặc biệt hảo, bất quá đủ để ứng phó hằng ngày trao đổi,“Ta xem qua ngươi lý lịch, thật sự rất để người bội phục.”

Matthew khiêm tốn,“Rất quá khen , ta chỉ là vận khí có điểm hảo mà thôi.”

Giorgio Armani lại cười nói vài câu, rất nhanh hướng đi Gisele - Bündchen bên kia, có lẽ là niên kỉ khá lớn , hắn cùng Gisele - Bündchen hàn huyên một hồi sau, liền ly khai yến hội thính.

Yến hội thính bên trong cơ bản đều là giới thời trang nhân, Matthew có thể gọi ra danh tự đều thấu không đủ một bàn tay, xác thực điểm đến nói chỉ có hai, một là kính đen bạch phát trưởng biện Carl - Lagerfeld, một cái khác có thể tính nửa Hollywood nhân sĩ Gisele - Bündchen.

Helen - Hermann lúc này nhỏ giọng nói,“Không có hứng thú mà nói chúng ta có thể rời đi, Giorgio Armani đã đi.”

Matthew không có tiếp lời của nàng, ngược lại nói,“Ta đi cùng người chào hỏi.”

Cũng không đợi Helen - Hermann đáp lại, hắn liền hướng tới Gisele - Bündchen đi qua, nhìn thấy Gisele - Bündchen chung quanh tạm thời không ai, tiến lên chào hỏi nói,“Hải, Gisele.”

“Ngươi hảo, Matthew.” Gisele - Bündchen đối với hắn cười cười.

Hai người phía trước tại ký ước trên nghi thức ngắn ngủi trao đổi qua vài câu, hơn nữa tương lai ba ngày vẫn là quay chụp hợp tác, bọn họ sẽ cùng nhau quay chụp Armani nội y quảng cáo.

“Ta phía trước nghe người ta nói lên Armani tại tìm nữ sĩ nội y người phát ngôn, không nghĩ tới ở trong này gặp được ngươi.” Matthew phía trước nhìn thấy Gisele - Bündchen thời điểm, liền có điểm hảo kỳ,“Ta nhớ rõ ngươi là Victoria Secret ký ước Thiên Sứ, như thế nào......”

Gisele - Bündchen nói thẳng,“Ta cùng với Victoria bí mật giải ước .”

Matthew không khỏi lắc đầu,“Rất tiếc nuối , năm nay Victoria's Secret Show nhìn không tới ngươi .” Hắn tâm niệm cấp chuyển,“Ta riêng nhờ bằng hữu mua năm nay hàng đầu tiên phiếu, quay đầu ta muốn đi trả vé.”

“Liền bởi vì ta?” Gisele - Bündchen hỏi.

Matthew gật đầu,“Đương nhiên, ngươi là ngũ đại siêu mẫu sau, xuất sắc nhất siêu cấp người mẫu.”

“Cám ơn.” Gisele - Bündchen có chút khách khí nói,“Của ngươi khen ngợi quá khen .”

Matthew lại vẫy tay gọi tới một danh nhân viên tạp vụ, từ khay trung lấy qua hai ly Champagne, đem trong này một ly đưa cho Gisele - Bündchen, cố ý dùng mang theo một điểm khoa trương cùng vui đùa giọng điệu nói,“Kính tương lai đệ nhất siêu mẫu.”

Đây là Gisele - Bündchen lý tưởng cùng mục tiêu, chẳng những không có khiêm tốn, ngược lại chủ động cùng Matthew cụng ly, nói,“Kính tương lai Hollywood đệ nhất minh tinh điện ảnh.”

“Cụng ly !”

“Cụng ly......”

Hai người cơ hồ đồng thời uống mất trong cốc Champagne.

Một chén rượu vào bụng, hai người quan hệ rõ ràng gần một điểm, Matthew cũng không sốt ruột, ngược lại hảo kỳ hỏi,“VS Thiên Sứ tài nguyên cùng ảnh hưởng đều rất lớn, Gisele, ngươi như thế nào ly khai đâu?”

Gisele - Bündchen cười cười, nói ra lời lại ẩn ẩn có chứa khí phách,“Bởi vì ta muốn , duy mật cho không được.”

Nghe nói như thế, Matthew bỗng nhiên nghĩ đến từng xem qua Rio de Janeiro thế vận hội Olympic trực tiếp thượng, Gisele - Bündchen làm khai mạc thức áp trục xuất trướng, một người giống như một thế giới.

Lấy quan điểm của hắn, Gisele - Bündchen từng đạt tới ngũ đại siêu mẫu cũng không có qua độ cao.

Matthew suy xét một hồi, nói,“Xác thật, muốn làm đến tương lai đệ nhất siêu mẫu, liền muốn nhảy ra duy mật hạn chế.”

Gisele - Bündchen nhìn về phía Matthew,“Giống ngươi xem được như vậy rõ ràng nhân, không nhiều.”

Nàng là chủ động rời đi VS Thiên Sứ, so với nàng, duy mật càng thêm coi trọng Heidi Klum, hơn nữa VS Thiên Sứ đúng là nàng sơ kỳ phát triển trung là một đại trợ lực, nhưng ký ước Thiên Sứ hạn chế cũng nhiều.

Đến nàng hiện tại địa vị, nhảy ra duy mật hiệp ước, ngược lại có thể có một mảnh càng thêm rộng lớn không gian.

Matthew lấy qua Gisele - Bündchen trong tay không ly, cùng nhau giao cho tới được nhân viên tạp vụ, còn nói thêm,“Ta nơi nào có như vậy hảo ánh mắt, ta chính là cảm giác, nếu duy mật không thể cho ngươi tốt nhất tài nguyên cùng lớn nhất duy trì, không bằng rời đi.”

Gisele - Bündchen vừa mới chuẩn bị nói cái gì, bỗng nhiên thấy được kính đen bạch phát trưởng biện, nhắc nhở Matthew,“Carl - Lagerfeld lại đây .”

Matthew quay đầu, theo Gisele - Bündchen ánh mắt nhìn, kính đen bạch phát trưởng biện Carl - Lagerfeld đã đến phụ cận.

“Hải, Gisele.” Carl - Lagerfeld quen thuộc cùng Gisele - Bündchen chào hỏi.

Gisele - Bündchen khách khí nói,“Hải, Carl.”

Này hai người đều là hỗn giới thời trang , hơn nữa tên tuổi cũng không nhỏ, lẫn nhau rõ ràng rất quen thuộc.

Carl - Lagerfeld ngược lại nhìn về phía Matthew, nói,“Ngươi hảo, Matthew. Ngươi bản nhân so điện ảnh trung còn muốn xuất sắc.”

“Ngươi hảo, Lagerfeld tiên sinh.” Matthew lễ phép cười nói.

“Ta xem qua ngươi rất nhiều điện ảnh.” Carl - Lagerfeld trong lời nói ý vị không rõ,“Đặc biệt là [ Sparta ba trăm dũng sĩ ], khiến ta ấn tượng phi thường khắc sâu.”

Matthew nghe không hiểu lắm hắn trong lời nói ý tứ, vẫn là lễ phép nói,“Ngươi có thể thích, ta không thắng vinh hạnh.”

“Ân, ta thực thích.” Carl - Lagerfeld ánh mắt che giấu tại kính đen phía dưới, để người nhìn không thấu.

Helen - Hermann lúc này lại đi tới, lên tiếng ngắt lời Carl - Lagerfeld cùng Matthew trò chuyện,“Ngươi hảo, Lagerfeld tiên sinh.”

Carl - Lagerfeld quay đầu nhìn Helen - Hermann, gật gật đầu,“Ngươi hảo, ngươi là......”

“Ta là Matthew người đại diện.” Helen - Hermann đi đến Matthew bên cạnh, nói,“Bảy năm trước, ta cùng phụ thân đặc biệt đi Paris bái phỏng qua ngươi.”

“Úc, ta nhớ ra.” Carl - Lagerfeld nói,“Ngươi là Helen, đúng không?”

Helen - Hermann cười cười,“Đúng vậy.”

Carl - Lagerfeld thuận miệng hỏi,“Phụ thân ngươi đâu? Đã lâu chưa thấy qua hắn .”

“Hắn về hưu .” Helen - Hermann lễ phép đáp lại,“Gần nhất mê lên hoàn cầu lữ hành, ta cũng có đoạn thời gian không gặp đến hắn .”

“Ân.” Carl - Lagerfeld không có lại quản Helen - Hermann, quay đầu nhìn về phía Matthew, nói,“Vừa chúng ta nói đến nơi nào ? Úc, đúng, của ngươi điện ảnh rất xuất sắc, nhân cũng rất xuất sắc......”

Hắn lên lên xuống xuống đánh giá Matthew một phen,“Thời trang phẩm vị kém một ít.”

Dù cho Carl - Lagerfeld đeo kính đen, này phiên đánh giá, cũng khiến Matthew ẩn ẩn không quá thoải mái, bất quá hắn không nói gì thêm.

Carl - Lagerfeld còn nói thêm,“Ta liền ngụ ở Sheraton khách sạn, nếu ngươi đối thời trang có hứng thú, buổi tối có thể đến phòng tìm ta.”

Đây là cái gì ý tứ? Matthew mặt bộ biểu tình không nhúc nhích, bỗng nhiên cảm giác bên cạnh Helen - Hermann kéo cánh tay hắn một chút, hai người hợp tác nhiều năm, hắn đương nhiên minh bạch Helen đây là tại nhắc nhở hắn.

“Xin lỗi.” Matthew mặc kệ đây là cái gì ý tứ,“Ta ngày mai muốn quay chụp, buổi tối còn muốn làm chút chuẩn bị công tác.”

Carl - Lagerfeld khoát tay,“Kia tính.”

Hắn không có nói thêm nữa, tùy tiện tìm kiệt lấy cớ, liền ly khai.

Matthew nhìn Carl - Lagerfeld bóng dáng, hỏi,“Hắn có ý tứ gì?”

Helen - Hermann không có nói rõ,“Hẳn chính là ngươi tưởng cái kia ý tứ.”

Gisele - Bündchen vẫn đứng ở bên cạnh, tự nhiên nghe được thấy được, lúc này nói,“Matthew, ngươi cùng đại bộ phận nhân không giống nhau a.”

“Liền bởi vì ta cự tuyệt hắn?” Matthew nhìn nhìn Gisele - Bündchen.

Gisele - Bündchen nhẹ nhàng gật đầu,“Carl - Lagerfeld mời, tại trong giới thời trang mặt cực kỳ trân quý.”

“Ta lại không hỗn giới thời trang.” Matthew nhún nhún vai, cố ý nói,“Ta cũng không làm Chanel đại ngôn, ta mặc kệ nó.”

Gisele - Bündchen không khỏi cười lên,“Không phải mỗi người đều có thể giống ngươi như vậy tiêu sái.” Nàng xem mắt đồng hồ, nói,“Ta phải đi, ngày mai quay chụp khi gặp.”

Matthew cũng cười cười,“Ngày mai quay chụp khi gặp.”

Gisele - Bündchen rất nhanh ly khai, đợi nàng đi xa, Matthew hỏi Helen - Hermann,“Ngươi kéo ta chính là nhắc nhở ta cự tuyệt Carl - Lagerfeld?”

“Không phải.” Helen - Hermann bình thản nói.

Matthew trừng lớn ánh mắt,“Không thể nào, Helen? Ngươi nên sẽ không muốn cho ta đáp ứng đi?”

Helen - Hermann vẫn là dùng kia phó bình thản ngữ điệu nói,“Đương nhiên không phải. Ta là nhắc nhở ngươi hơi chút thu liễm một điểm, đừng xúc động ra tay đem Carl - Lagerfeld đánh.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 530: Hoàn Mỹ Nhân Thiết

Tỉ mỉ bố trí loại nhỏ studio trung đèn huỳnh quang đánh sáng tỏ, một đôi chỉ mặc bó sát nội y thanh niên nam nữ tại nhiếp ảnh sư chỉ huy dưới, bày ra các loại thân mật tạo hình, bỗng nhiên tựa lưng vào nhau mà ngồi, bỗng nhiên nữ nhân rúc vào nam nhân ôm ấp bên trong, bỗng nhiên ôm thì thầm, bỗng nhiên thâm tình nhìn nhau......

Hai bộ trên thế giới tốt nhất thân thể liền đặt ở nơi này, vi Armani quay chụp mới nhất nội y quảng cáo.

Gisele - Bündchen rất chuyên nghiệp, làm tân sinh đại người mẫu trung đứng đầu nhân vật, như vậy công tác căn bản không làm khó được nàng, ngược lại là Matthew ngẫu nhiên sẽ phạm một ít sai lầm, chung quy hắn không chuyên nghiệp.

Quay chụp hoàn một bộ, Matthew cùng Gisele - Bündchen tiếp đi phòng thay quần áo đổi một khác bộ, sau đó đi ra tiếp tục quay chụp.

Bởi video quảng cáo hai ngày trước đã quay chụp hoàn tất, cuối cùng một ngày quay chụp chủ yếu là mặt bằng quảng cáo.

Này nội y quảng cáo thoạt nhìn tựa hồ đặc biệt hương diễm, bất quá chân chính chụp lên, lại có chút vô vị, không nói là Matthew này phi chuyên nghiệp nhân sĩ, cho dù là Gisele - Bündchen, càng nhiều thời điểm cũng là tại nghe từ nhiếp ảnh sư chỉ huy.

Đương nhiên, công tác bản thân rất vô vị, nhưng mặc mỏng nhất ngắn nhất quần áo không ngừng tiếp xúc, công tác trung hai người hứng trí lại tại tăng vọt.

Đương quay chụp hoàn cuối cùng một bộ nội y thời điểm, Matthew cùng Gisele - Bündchen đi vào cùng gian phòng thay quần áo, sau đó phòng thay quần áo môn ầm ầm đóng kín.

Studio trung không có nhân cảm giác ngoài ý muốn, tựa hồ đều không quen nhìn.

“Giới người mẫu vốn là so Hollywood loạn.”

Phản hồi Los Angeles trên phi cơ, Helen - Hermann nhìn nhìn nhân cực ít khoang hạng nhất, đối bên cạnh Matthew nói,“Ngươi tốt nhất chú ý một chút, cẩn thận nhiễm lên bệnh.”

Nàng cố ý nhắc nhở nói,“Đừng quên Jessica - Alba.”

Matthew đem tiếp viên hàng không đưa tới thảm che trên người,“An toàn vô việc nhỏ, ta vẫn đều có chọn dùng an toàn thi thố.” Hắn nhún vai, nói,“Ta chuyên môn cho Jesse đánh qua điện thoại, nàng ngày đó chính là nhìn phụ khoa, sau đó bị cẩu tử chụp đến, vì đem ảnh chụp bán cho tiểu báo, lung tung bố trí nàng.”

Helen - Hermann quay đầu nhìn Matthew liếc nhìn,“Ngươi tin sao?”

“Ta tình nguyện tin tưởng Jessica - Alba.” Matthew thản nhiên nói,“Cũng không tin tưởng tiểu báo.”

Đừng nói là giải trí bát quái tiểu báo , dù cho Variety cùng Hollywood Reporter loại này Bắc Mĩ nắm chắc đại hình giải trí báo chí, đồng dạng cũng sẽ Bộ Phong Tróc Ảnh đưa tin, hơn nữa hai nhà truyền thông hướng đến lấy bán bìa mặt cùng bán trang trứ danh, mỗi đến mùa trao giải tiến đến lúc, Variety cùng Hollywood Reporter mỗi kỳ đều sẽ cầm ra rất nhiều trang, thay bất đồng giác trục mùa trao giải phim bốn phía thổi phồng, này mấy đều là ấn trang lấy tiền .

Ngày hôm qua Helen - Hermann cũng tại studio, hỏi,“Gisele - Bündchen lúc ấy truy ngươi đi ra, muốn làm cái gì?”

“Ta đem nàng lộng thích .” Matthew ăn ngay nói thật.

Helen - Hermann mặt không đổi sắc,“Ta nghe cũng không phải là.”

Matthew sít chặt thảm, nói,“Đây là một phương diện nguyên nhân, một phương diện khác nha......” Hắn suy nghĩ một chút tìm từ,“Gisele - Bündchen muốn một đoạn ổn định cảm tình, tương lai khả năng còn muốn một đoạn hôn nhân.”

“Ta nghe nàng nhắc tới Victoria cùng Beckham.” Helen - Hermann còn nói thêm.

“Ân......” Matthew hồi tưởng lúc ấy tình cảnh, tiếp tục nói,“Nàng muốn ổn định cảm tình, nhưng kết giao đối tượng tuyệt đối không thể là người thường, kia cùng nàng tương lai chức nghiệp quy hoạch tướng bội, nàng cần một kẻ có tiền có danh lại có thể ở trên bên ngoài cùng nàng xứng đôi bạn trai.”

Hắn thò ngón tay, điểm điểm trán,“Ta có tiền có danh lại đủ soái đủ dễ nhìn......”

Helen - Hermann đã thói quen Matthew dày da mặt.

Matthew nói khoác mà không biết ngượng,“Mặt khác, ta không phải kia chung xem được mà không dùng được nhân. Tương phản, ta còn phi thường dễ dùng. Cho nên, Gisele - Bündchen cho rằng có thể cùng ta thử kết giao một chút.”

Helen - Hermann chỉ là đơn giản nghĩ nghĩ, liền toàn bộ minh bạch Matthew trong lời nói ý tứ, nói,“Beckham cùng Victoria, xác thật là 1+1 xa xa lớn hơn 2 thành công điển phạm. Trách không được Gisele - Bündchen tại duy mật uy hiếp đến Heidi Klum, quả nhiên là thông minh nữ nhân.”

Matthew cười cười,“Dựa theo của ta lý giải, nàng muốn theo ta cùng nhau làm USA Beckham cùng Victoria.”

“Ngươi có thể suy xét.” Helen - Hermann nói thẳng,“Ngươi hiện tại là Hollywood 80 sau sinh ra minh tinh điện ảnh trung đệ nhất nhân, Gisele - Bündchen là một đời mới nữ model trung người nổi bật, các ngươi quang mang thêm vào cùng một chỗ, sẽ giống Thái Dương như vậy mãnh liệt.”

“Loại sự tình này hay là thôi đi.” Matthew chậm rãi lắc đầu,“Đây là nàng bức thiết cần , không phải ta tất yếu .”

Helen - Hermann chỉ là đề nghị, gặp Matthew một điểm ý tứ cũng không có, cũng liền không nhắc lại việc này.

Matthew ý tưởng rất đơn giản, nếu Gisele - Bündchen nguyện ý cùng hắn đến làm một phen thân thể trên tài nghệ trao đổi luận bàn, hắn giơ hai tay hoan nghênh, nói đến cảm tình mà nói, vẫn là tính.

Hắn liên ba mươi tuổi cũng không có, căn bản không cần sốt ruột ổn định xuống dưới, hoặc là nói đem chính mình xuyên chết ở trên một cây cột nào đó.

Chân chính nói đến cảm tình, có cố định bạn gái, nhất định phải vi lẫn nhau phụ trách, này đối với Matthew đến nói, còn quá sớm điểm.

Helen - Hermann đem đề tài chuyển dời đến chính sự mặt trên, nói,“Ta cùng với Giorgio Armani cùng Armani công ty vài vị cao tầng gặp qua, chỉ cần ngươi lần này nội y đại ngôn hiệu quả có thể đạt tới mong muốn, đẳng Armani nam sĩ hiệu may vị kia người phát ngôn hiệp ước đến kỳ sau, liền có hi vọng chiếm lấy.”

Matthew hỏi,“Hiện tại Armani nam sĩ hiệu may người phát ngôn là ai?”

“George - Clooney.” Helen - Hermann bình thản nói,“Một dựa vào chính trị xoát cách điệu nhân.”

Matthew chưa cùng George - Clooney đánh qua giao tế, cụ thể cũng không phải rất rõ ràng.

Helen - Hermann còn nói thêm,“Hắn hiệp ước còn có đoạn thời gian, chúng ta có thể chậm rãi quy hoạch, trước mắt nhất tuyến xa hoa nam sĩ hiệu may phẩm bài trung, Armani cùng George - Clooney đại ngôn hiệp ước là tiếp cận nhất đến kỳ , đây cũng là ta vẫn giành Armani nguyên nhân.”

Nàng bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện,“Nghe nói George - Clooney cùng Brad - Pitt là chí cốt.”

“Brad - Pitt?” Matthew hồi tưởng một phen,“Đã lâu đều chưa nghe được qua tên này a.”

Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu,“Lần trước sự kiện sau, hắn bị dư luận cuồng oanh lạm tạc, đã tại hướng phía sau màn chuyển hình .” Nàng nói câu lời thật,“Hollywood không phải đạo đức giới, chỉ cần có hảo tác phẩm, tẩy bạch chỗ bẩn không phải việc khó.”

Điểm này Matthew hoàn toàn đồng tình.

“Vẫn là nói George - Clooney đi.” Helen - Hermann không có quá nhiều đàm luận Brad - Pitt, kia đã là bị Matthew ném ở sau người người,“Hắn có thể nói là Hollywood nam tinh trung bán nhân thiết tối thành công nhân chi nhất.”

Quay đầu nhìn về phía Matthew, nàng còn nói thêm,“Không ở ngươi dưới. George - Clooney bị người xưng là hoàn mỹ nam thần, đây cũng là hắn có thể vẫn đảm nhiệm Armani nam sĩ hiệu may đại ngôn trọng yếu nguyên nhân.”

Matthew gật gật đầu,“Loại này đau đầu sự vẫn là ngươi nghĩ biện pháp đi.”

George - Clooney cũng là ngôi sao tuyến đầu, dù cho lại dựa vào chính trị xoát cách điệu, cũng là có thành công tác phẩm đặt nền tảng .

Helen - Hermann bình tĩnh nói,“Ta vẫn đang tưởng biện pháp.”

Hai người trầm mặc một hồi, Matthew nhất thời sẽ không ngủ không được, lại hỏi,“Helen, ngươi vừa nói đến bán nhân thiết, toàn bộ giới giải trí bán nhân thiết tối thành công hay không là ta?”

“Ngươi rất xem trọng chính ngươi .” Helen - Hermann nhàn nhạt nói,“Cùng một vài người so sánh với, ngươi kém xa.”

“Tỷ như?” Matthew hỏi.

Helen - Hermann thuận miệng nói,“Có một bán thập toàn thập mỹ nhân thiết hơn nữa chân chính chinh phục toàn mĩ nữ nhân, hắc nhân, nhỏ tuổi khi bị cường, sau này tự cường tự lập, trở thành một đời talk show nữ hoàng, lại sau tiến quân thương giới, làm lão bản cũng là phong sinh thủy khởi.”

Không cần nhiều lời Matthew cũng biết nàng chỉ là ai,“Oprah - Winfrey?”

Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu,“Thượng một bán hoàn mỹ nhân thiết như thế thành công giới giải trí nhân vật chỉ sợ muốn truy tố đến Audrey - Hepburn.”

“Nữ thần a.” Matthew cảm khái một câu.

Vô luận là ảnh chụp, vẫn là điện ảnh, hoặc là các loại đưa tin, Audrey - Hepburn đều là như thế hoàn mỹ, tuyệt đối là hắn trong lòng nữ thần.

Đáng tiếc a, không có sinh tại cùng một thời đại.

Bất cứ ngôi sao đều có điểm đen, ngay cả hắn cũng không ngoại lệ, từ ban sơ đến hiện tại, hắc hắn sinh hoạt cá nhân bát quái đưa tin nhiều đếm không xuể.

Nhưng có vô điểm đen đi theo Hollywood hay không hồng, thậm chí hay không chịu nhân kính trọng không có trực tiếp quan hệ.

Trở lại Los Angeles, Matthew lại đi theo David - Ellison thấy một mặt, David - Ellison vẫn là không có hạ định quyết tâm, chung quy lấy [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] như vậy một bộ siêu cấp đại bán phim tục tập bản quyền, đi nếm thử đổi mua [ Fast and Furious ] hệ liệt loại này bị chém điện ảnh bản quyền, thấy thế nào đều không có lời.

David - Ellison không có từ chối, mà là đi làm tương quan thị trường điều tra, hắn bản thân lực ảnh hưởng đã phát huy cự đại tác dụng.

Nếu không phải diễn viên chính phim liên tục đạt được thành công, hơn nữa đều là siêu cấp lợi nhuận, cho người ta một loại tuyển phim có chỗ độc đáo ấn tượng, căn bản không có khả năng nói động David - Ellison.

Loại sự tình này cũng cấp không được, sốt ruột thúc giục khả năng sẽ xuất hiện tương phản hiệu quả.

Nếu không phải bản thân không có nhiều như vậy tiền, hơn nữa nhúng tay khả năng dẫn phát chưa biết hiệu ứng, phiêu lưu có chút lớn, Matthew đều tưởng chính mình mua xuống đến.

Bất quá hắn rõ ràng đây là rất ngu xuẩn ý tưởng, từ Universal ảnh nghiệp trong tay mua xuống bản quyền, khả năng cần hắn nện xuống sở hữu vốn lưu động, còn muốn lại đi ngân hàng mượn tạm, lộng không tốt liền sẽ đem chính mình làm phá sản.

Kéo lên David - Ellison chia sẻ phiêu lưu, là lựa chọn tốt nhất.

Cùng David - Ellison nói qua sau, Matthew thoáng chú ý một chút DreamWorks bên kia, Helen - Hermann đã cùng [ Transformers ] kịch tổ bắt đầu chính thức đàm phán, loại này lợi dụng phối âm kiếm tiền nhanh công tác, Hollywood đại bài các ngôi sao thường xuyên làm, thời gian không dài, lại có vài trăm vạn dollar thu nhập, dù cho phim thất bại, cũng cơ bản sẽ không mang đến phản đối ảnh hưởng.

Đương nhiên, Helen - Hermann lại mở ra sư tử miệng, đưa ra một ngàn vạn dollar báo giá.

Cụ thể thù lao con số khẳng định muốn trải qua một phen giằng co, Matthew theo sau về tới I Am Legend kịch tổ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 531: Không Lấy Tình Tiết Thủ Thắng

“Đình !” Studio trung, vang lên Guillermo - Del - Toro tiếng hô,“Matthew, ngươi cảm xúc không đến vị !”

Matthew ngồi ở một bức New York bản đồ phía trước, nhanh chóng từ nhân vật trung thoát khỏi, nhìn về phía đạo diễn máy theo dõi mặt sau Guillermo - Del - Toro, Guillermo - Del - Toro đối với hắn vẫy vẫy tay,“Ngươi lại đây xem một chút đi.”

“Hảo.” Matthew lên tiếng, sải bước qua.

Này một điều trước màn ảnh trước sau sau quay chụp năm sáu lần, hắn cảm xúc biểu đạt vẫn có chút vấn đề.

Dưới tình huống bình thường, đạo diễn rất ít khiến diễn viên xem quay chụp màn ảnh, bất quá Guillermo - Del - Toro không có nhiều như vậy chú ý, Matthew cũng chưa bao giờ can thiệp hắn công tác, hai người tại trường quay hợp tác tương đương khoái trá.

Guillermo - Del - Toro đẳng Matthew đi đến bên cạnh, ấn xuống nút play, chỉ hình ảnh nói,“Trên mặt của ngươi, chỉ có thể nhìn đến thất vọng, cô độc cùng thống khổ, không có làm cuối cùng một người kiên trì !”

Nhìn máy theo dõi trên hình ảnh Robert - Neville, Matthew trầm mặc vài giây, sau đó gật đầu nói,“Lại đến một lần đi.”

“Không cần nghỉ ngơi vài phút?” Guillermo - Del - Toro hỏi.

Matthew chậm rãi lắc đầu,“Không cần, ta cảm giác ta tìm đến cái loại cảm giác này .”

“OK.” Guillermo - Del - Toro đề cao thanh âm,“Các bộ môn chuẩn bị, lập tức quay chụp.”

Guillermo - Del - Toro tiếng hô trung, Matthew trở lại chủ máy quay phim trước màn ảnh, lại ngồi ở vắt ngang New York bản đồ vách tường phía trước mặt trên ghế, nhanh chóng làm tốt quay chụp chuẩn bị.

Cũng không cần trợ lý đạo diễn, Guillermo - Del - Toro tự mình la lớn,“Bắt đầu quay chụp !”

“Thứ một ngàn linh một ngày, chúng ta hôm nay tiếp xúc gần gũi một cái tổ huyệt.” Matthew bắt đầu một đoạn độc thoại, hắn thanh âm trầm thấp, thấu bắn ra ngoại bộ hoàn cảnh đối nhân ảnh hưởng,“Máu kiểm nghiệm chứng thực, ta như cũ đối không khí tính cùng với tiếp xúc tính truyền nhiễm virus miễn dịch, khuyển loại như cũ chỉ đối không khí tính truyền nhiễm tính bệnh độc miễn dịch.”

Hắn thanh âm càng thêm trầm thấp, trong đó mang theo rõ ràng thất vọng,“Thực nghiệm lại thất bại , ta lại vẫn không có tìm đến vaccin phòng bệnh......”

Nói tới đây, Matthew rơi vào trầm mặc, cúi đầu, giờ khắc này cảm xúc cực độ thất vọng lại không xong tột độ, giống như là trong kịch bản một người một thành tận thế như vậy.

Nhưng Robert - Neville có thể một người tại New York sinh tồn 1000 nhiều ngày, kinh lịch qua vô số lần thực nghiệm thất bại, cũng không phải dễ dàng liền có thể bị đả đảo nhân.

Matthew phía trước vài lần NG, cơ bản đều là ở trong này xảy ra vấn đề.

Hắn lần này lấy lời kịch dẫn đường cảm xúc biến hóa,“Ta sẽ không buông tha, vaccin phòng bệnh thí nghiệm sẽ tiếp tục tiến hành đi xuống.”

Nói chuyện ở giữa, hắn chậm rãi ngẩng đầu,“Ta không thể đem của ta miễn dịch lực chuyển dời cho bị lây nhiễm giả,KV virus phi thường......”

Matthew thần thái dần dần khôi phục khôi phục bình thường, mím môi dùng lực gật đầu, biểu hiện ra không buông tay thái độ, sau đó nói,“Phi thường ưu tú ! muốn chiến thắng nó, tựa như mò kim đáy bể.”

Nói đến nơi đây, hắn cảm xúc lại một lần trở nên suy sụp, cúi đầu trầm mặc nửa giây, lại nói,“Đúng, có liên quan hành vi bộ phận, hôm nay có danh lây nhiễm giả bại lộ dưới ánh mặt trời mặt, có khả năng là vì đại não công năng thoái hóa, hoặc là đối với thực vật khuyết thiếu sợ hãi.”

Cuối cùng một câu, hắn nói được đặc biệt trầm thống,“Chúng nó mất đi nhân loại hành vi, ta tưởng chúng nó đã không phải nhân loại, mà là biến thành một hoàn toàn mới giống loài.”

Guillermo - Del - Toro lúc này tại đạo diễn máy theo dõi mặt sau hô,“Đình ! làm tốt lắm, Matthew ! này một điều qua !”

Matthew rất dễ dàng liền từ nhân vật trong thoát khỏi đi ra, truyền thuyết trong hãm sâu nhân vật không thể tự thoát ra được tình huống, ngược lại là luôn luôn cũng không có gặp được qua, có lẽ này cùng hắn biểu diễn đều là chút thương nghiệp loại hình người bình thường nhân vật có liên quan.

“Chuẩn bị một hồi !” Guillermo - Del - Toro lại la lớn,“Mười lăm phút sau bắt đầu quay chụp !”

Đi đến nơi nghỉ ngơi, Matthew tiếp nhận Bella - Anderson đưa qua chén nước, uống một hớp lớn, vừa ngồi ở trên ghế, Bella - Anderson liền nói,“David - Ellison vừa đến qua điện thoại, năm nay Victoria's Secret fashion show vé vào hắn đã để người đưa đến trang viên, tổ chức địa điểm tại Kodak rạp hát, vé vào trừ Victoria's Secret fashion show ngoài, còn có thể tham gia tú sau party.”

“Cho ta di động.” Matthew cùng Bella - Anderson muốn tới di động, gọi cho David - Ellison dãy số, chuyên môn nói một tiếng cám ơn.

Hai người sớm liền ước hảo cùng đi năm nay Victoria's Secret fashion show xem xem.

Tuy rằng Victoria's Secret fashion show không phải cao nhất tú trường, nhưng đối Matthew đến nói, lại là tốt nhất khu vực săn bắn.

Matthew đưa điện thoại di động giao cho Bella - Anderson, Bella - Anderson thu vào công tác trong túi, nhắc nhở nói,“Akiva - Goldsman hôm nay đến trường quay xem quay chụp , còn cùng một đạo diễn.”

Nàng từ đảm nhiệm Matthew tư nhân trợ lý khởi, liền vẫn đang học tập cùng nắm giữ các loại hữu dụng tri thức,“Nếu ta không có nhận nhận sai mà nói, cùng Akiva - Goldsman đến đạo diễn là Peter - Berg.”

Matthew đối với này danh tự rất xa lạ,“Peter - Berg?”

“Đệ nhất bộ đạo diễn tác phẩm là 1998 năm [ thứ xấu ].” Bella - Anderson hiển nhiên nhớ rõ người này một ít lý lịch,“Mấy năm gần đây đạo diễn qua [ Rundown ] cùng [ Friday Night Lights ].”

“Chưa từng nghe qua.” Matthew lắc lắc đầu, hỏi,“Hắn tới làm cái gì?”

Bella - Anderson hai năm nay trưởng thành tiến bộ phi thường mau,“Ta vừa tìm người chuyên môn hỏi một chút, Akiva - Goldsman cùng Peter - Berg vẫn đang quan sát ngươi, nhưng bọn họ cách tương đối xa, không biết tại thảo luận cái gì.”

Nói tới đây, nàng dùng ánh mắt ý bảo một chút,“Bọn họ liền tại trường quay bên ngoài, đang xem bên này.”

Matthew theo Bella - Anderson ánh mắt xem qua, Akiva - Goldsman cùng cao gầy chọn tóc nâu trung niên nam nhân vừa trò chuyện vừa xem nơi nghỉ ngơi bên này.

Này bộ phim còn không có hoàn thành quay chụp, Akiva - Goldsman như thế nào lại tìm đến một đạo diễn, thoạt nhìn cũng không như là tham ban .

“Cái kia kịch bản tại Hollywood triển chuyển hơn mười năm.” Cao gầy chọn Peter - Berg đối Akiva - Goldsman thấp giọng nói,“Vẫn không có điện ảnh công ty khẳng đầu nhập quay chụp, chính yếu nguyên nhân chính là cố sự tính thiên nhược.”

Hắn không chút nào không dám nói,“Hiện có kịch bản kịch tình rất kém cỏi, tất yếu tiến hành đại tu, liền tính là đại tu, phiêu lưu cũng rất lớn.”

Akiva - Goldsman lại không tiếp hắn mà nói, ngược lại nói,“Loại hình này phim, vốn liền không lấy kịch tình thủ thắng.”

Peter - Berg phía trước không có tiếp xúc qua nhất tuyến thương nghiệp đại chế tác, tự hỏi một hồi, mới nói,“Khả năng ngươi nói có đạo lý.”

“Không cần để ý kịch tình hoàn mỹ độ cùng triết học nhân văn tự hỏi, đây chính là một phim thương mại.” Akiva - Goldsman thoáng đề cao thanh âm,“Không cần mấy thứ này.”

Hắn tiếp xúc Peter - Berg có đoạn thời gian , Peter - Berg vẫn do dự.

Akiva - Goldsman đại khái rõ ràng Peter - Berg tâm tư, còn nói thêm,“Ta biết ngươi tại lo lắng thất bại khả năng chôn vùi ngươi nhiều năm cố gắng. Bất quá, Peter, nếu ta cho ngươi một box office kêu gọi lực cự đại đương hồng ngôi sao đâu?”

Peter - Berg ánh mắt dừng ở Matthew trên người,“Ngươi muốn cho hắn biểu diễn nam chính?”

“Không chỉ là ta.” Akiva - Goldsman nói thẳng,“Warner Bros trịnh trọng nhắc nhở qua ta, nếu tân phim nam chính không phải Matthew - Horner, bọn họ đem lựa chọn buông tay chế tác cùng phát hành.”

Hắn nhìn Matthew bên kia liếc nhìn, còn nói thêm,“Kịch bản ngươi đã xem qua , chúng ta có thể tiến hành thích hợp sửa chữa, này kịch bản chủ yếu chính là đột xuất nam chính mị lực, không ai so với Matthew Horner càng thích hợp.”

Peter - Berg nhìn trường quay nơi nghỉ ngơi, thủy chung không có mở miệng.

Ngược lại không phải phi Peter - Berg không thể, bất quá Akiva - Goldsman cho rằng phong cách của hắn thích hợp nhất, cho nên còn nói thêm,“Không biết ngươi xem qua [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] mới nhất box office thống kê không có?”

Hắn cũng không cần không được - Berg trả lời, nói thẳng,“Đến hiện tại phát hành bốn phía,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] Bắc Mĩ box office đã vượt qua 2 ức 5000 vạn dollar, toàn cầu box office đột phá 5 ức dollar. Không biết ngươi xem không nhìn qua này bộ phim?”

Peter - Berg nhẹ nhàng gật đầu,“Xem qua.”

Akiva - Goldsman hỏi,“Ngươi cho rằng kịch tình như thế nào?”

“Ngạch......” Peter - Berg do dự một chút, vẫn là nói,“Thực bình thường.”

Lời này đã xem như khách khí , nếu dựa theo hắn chân thật ý tưởng, này phim kịch tình căn bản chính là cứt chó.

“Nhưng [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] box office siêu cấp đại bán.” Akiva - Goldsman cố ý nói,“Đạo diễn Zack Snyder trở thành toàn bộ Hollywood hồng nhân.”

Hắn nhìn nhìn Peter - Berg, hỏi,“Ngươi cảm giác này phim vì sao thành công?”

“Đạo diễn độc đáo phong cách cùng Matthew - Horner......” Peter - Berg nháy mắt nhớ tới vô số điều tra cơ cấu tuyên bố thông cáo, những người đó cho rằng, chỉ riêng Matthew - Horner một người, khả năng liền vi [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] mang đến một phần ba số định mức box office thu nhập.

Akiva - Goldsman cười cười,“Không chỉ là phim cùng đạo diễn thành tựu diễn viên, có một loại diễn viên cũng có thể thành tựu đạo diễn, Matthew - Horner chính là như vậy diễn viên.” Hắn lại nhắc nhở một câu,“Đến hiện tại, Matthew - Horner diễn viên chính toàn bộ điện ảnh tất cả đều đại bán, sở hữu cùng hắn hợp tác qua đạo diễn, sự nghiệp đều hướng phía trước bước ra mấu chốt tính một bước.”

Peter - Berg vẫn là tại nhìn chằm chằm Matthew bên kia xem, một hồi lâu sau, mới nói,“Matthew - Horner xác định sẽ xuất diễn này bộ phim?”

“Cơ bản không thành vấn đề,” Akiva - Goldsman cười cười, thuận miệng xả nói,“Warner Bros đã cùng hắn bước đầu câu thông qua, hắn không có ý kiến.”

Trên thực tế, hôm nay Warner Bros nhân mới sẽ liền việc này bước đầu cùng Matthew - Horner tiếp xúc.

Peter - Berg chăm chú gật gật đầu,“Ta trở về cùng người đại diện thương nghị một chút.”

Akiva - Goldsman mang theo một tia nhắc nhở nói,“Cơ hội khó được, thời gian không cần quá dài.”

“Ân......” Peter - Berg hơi trầm ngâm,“Cuối tuần phía trước ta nhất định sẽ cho ngươi trả lời thuyết phục.”

Hai người lại khách sáo vài câu, Akiva - Goldsman đem Peter - Berg đưa ra studio, thực ra hắn không quá tán thành Warner Bros thực hiện, này đối đè thấp Matthew - Horner thù lao cực kỳ bất lợi, nhưng...... Này chung quy tiêu phí không phải hắn tiền.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 532: Hắn Đến Vào Đêm Nay

Một ngày quay chụp kết thúc, Matthew trở lại hoá trang gian tẩy trang xong, vừa đổi về quần áo, Bella - Anderson liền gõ cửa đi đến.

“David - Heimann nói muốn với ngươi nói chuyện.” Nàng đối Matthew nói.

Matthew khẽ nhíu mày,“David - Heimann tìm ta làm cái gì? Hắn không phải muốn đi [ Harry Potter ] kịch tổ đảm nhiệm người sản xuất sao?”

Bella - Anderson nhỏ giọng nói,“Khả năng là tân phim sự.”

“Úc?” Matthew nháy mắt nghĩ tới [ Harry Potter ] hệ liệt, David - Heimann sắp đi [ Harry Potter ] kịch tổ đảm nhiệm người sản xuất, chẳng lẽ là tưởng kéo hắn đi biểu diễn này hệ liệt?

Không nên a, đã phát hành mấy bộ [ Harry Potter ] trung rất rõ ràng, trừ Gryffindor Hoàng Kim tam giác ngoại, không có mặt khác nhân vật đạt đến nhân vật chính, hơn nữa trừ đóng vai Harry Potter Daniel - Radcliffe, người khác thù lao lấy hắn tiêu chuẩn đến cân nhắc mà nói, đều tương đối thấp.

Matthew thu thập hảo chính mình bao, trên lưng sau, kéo ra cửa phòng, dẫn đầu đi vào, Bella - Anderson theo sau theo đi lên, hai người vừa đi đến hành lang góc, liền nhìn thấy David - Heimann đang đợi ở trong này.

Hắn cùng Matthew rất quen thuộc , cũng không dong dài, trực tiếp đem Matthew thỉnh đến hắn lâm thời trong văn phòng.

“Nghe Bella nói, ngươi tìm ta có việc?” Matthew ngồi xuống sau, trực tiếp hỏi.

David - Heimann tự mình cấp Matthew đến một ly cà phê, cũng không vòng quanh, nói,“Warner Bros cố ý mời ngươi biểu diễn một bộ tân tác phẩm.”

Matthew tiếp nhận cà phê, trước nói tiếng cám ơn, tiếp thử hỏi,“Sẽ không là tân nhất bộ [ Harry Potter ] đi?”

“Ngươi có hứng thú biểu diễn Voldemort sao?” David - Heimann cố ý mở câu vui đùa, tiếp liền nói,“[ Harry Potter ] kịch tổ gánh vác không nổi của ngươi thù lao.”

Matthew đương nhiên nghe được ra đây là vui đùa, chỉ là cười cười.

David - Heimann đi đến bàn công tác bên cạnh, kéo ra ngăn kéo, lấy ra một kịch bản, đưa cho Matthew, nói,“Tạm thời chỉ có kịch bản, tương quan kế hoạch dự toán vừa mới bắt đầu làm, ngươi trước xem xem kịch bản hảo.”

Matthew tiếp nhận kịch bản, này bản tử trên bìa danh tự có điểm quái, gọi “Hắn ở đêm nay đến”, thoạt nhìn rất giống là mỗ bộ tình yêu lãng mạn phim hành động danh tự.

Warner Bros đương nhiên không có khả năng lấy tình yêu lãng mạn phim hành động bản tử cho hắn.

Nhìn thấy Matthew lật ra kịch bản, David - Heimann lại nói một câu,“Này kịch bản tại Hollywood triển chuyển hơn mười năm thời gian, tại nhiều điện ảnh công ty kịch bản khố đãi qua, năm đó biên kịch hi vọng dựa vào này kịch bản có thể xuất đầu, không nghĩ tới tại Hollywood áp hơn mười năm cũng không có một nhà công ty nguyện ý đầu chụp.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, nhanh chóng xem lật xem kịch bản.

David - Heimann tiếp tục nói,“Akiva - Goldsman năm trước giá thấp mua xuống này kịch bản, sau đó đề cử đến Warner Bros, Warner Bros xét duyệt uỷ ban thông qua được duyệt xét duyệt, điện ảnh chế tác bộ chuẩn bị đầu tư chế tác này bộ phim, vô luận là Akiva - Goldsman, vẫn là Warner Bros, tại nam chính nhân tuyển bên trên đều có giống nhau ý kiến.”

Hắn nhìn về phía Matthew,“Này nam chính không phải ngươi mạc chúc.”

Matthew chỉ là lật xem kịch bản, tạm thời không có trả lời ý tứ.

Này kịch bản cố sự tình tiết tựa hồ có điểm ấn tượng, giống như từng xem qua như vậy một bộ phim? Hắn vừa xem kịch bản, biên tìm tòi từng di lưu đến hiện tại ký ức.

David - Heimann cũng không lại nói, ngậm miệng lại, Warner Bros tìm hắn này sắp đi [ Harry Potter ] kịch tổ nhậm chức người đến tìm Matthew - Horner, mà không phải tất nhiên ra nhậm này tân kịch bản hạng mục người sản xuất Akiva - Goldsman, thực ra còn có một tầng suy xét.

Từ trong ngoài giới đồn đãi, lại đến đặt ở trước mắt sự thực, không một không chứng minh Matthew - Horner tuyển phim ánh mắt, hắn lại đây phía trước, Warner một vị điện ảnh bộ môn tổng giám liền để lộ qua, nếu Matthew - Horner đối với này hạng mục coi như cảm thấy hứng thú mà nói, kia hậu tục kế hoạch chế định cùng dự toán xét duyệt linh tinh mới sẽ tiến hành, nếu là Matthew - Horner trực tiếp cự tuyệt, Warner Bros sẽ một lần nữa đánh giá này hạng mục tương lai tiền cảnh.

Kịch bản cùng tuyệt đại bộ phận Hollywood kịch bản như vậy, cũng liền một trăm trang tả hữu bộ dáng, Matthew càng hướng về sau xem, càng cảm giác quen thuộc, khẳng định từng xem qua tương quan phim, nhưng “Hắn ở đêm nay đến” Này gặp quỷ danh tự, lại nửa điểm ấn tượng cũng không có.

Giống I Am Legend, hắn lúc trước nhìn thấy kịch bản, đơn giản phiên một chút, liền nghĩ đến từng Will - Smith diễn viên chính này bộ phim......

Will - Smith? Will - Smith !

Matthew nghĩ đến chiêu phong nhĩ, lập tức tìm đến tương quan ký ức, này chẳng phải chính là Will - Smith diễn viên chính kia bộ về siêu nhân phim sao? Tên gọi cái gì tới? Giống như lúc ấy trung văn tên dịch gọi [ Hancock ].

Có ấn tượng, hắn nhớ lại càng nhiều, nếu nhớ không lầm mà nói, phim này nữ chính hẳn là Charlize - Theron.

Kết hợp ký ức, Matthew lại từ đầu tới đuôi nhanh chóng xem một lần kịch bản, các cảnh tượng xâu chuỗi ở trong đầu, chủ thể tình tiết cũng liền có .

Không ấn bài lý ra bài siêu nhân Hancock tại chọc một đống phiền toái sau, trở thành thị dân trong lòng đau đầu khó giải quyết nhân vật. Vì trọng thập dân tâm, siêu nhân quyết định tìm một vị tân quan hệ xã hội đến xử lý nguy cơ, cải thiện chính mình công chúng hình tượng. Cũng không nghĩ đến là, vị này quan hệ xã hội lão bà đúng là mai danh ẩn tích nữ siêu nhân ! liền tại giữa hai người sát ra kỳ diệu hỏa hoa lúc, siêu nhân ý thức được chính mình siêu năng lực thế nhưng dần dần suy sụp, sau đó cùng nữ siêu nhân Mary liên thủ cộng đồng đối kháng một đám sắp ra tù trả thù hắn bại hoại.

Cố sự trước sau như một phù hợp Hollywood đại chế tác cần, đơn giản hóa, lộ số hóa, hình thức hóa cùng thương nghiệp hóa.

Đương nhiên, này cùng mạn sửa siêu cấp anh hùng điện ảnh hoàn toàn không phải một lộ số.

Kịch bản không có dựa theo mạn sửa điện ảnh thông thường lộ số trọng điểm ở giới thiệu Hancock như thế nào đạt được hắn siêu năng lực, cùng với hắn như thế nào lợi dụng chính mình siêu năng lực.

Tương phản, Hancock lấy một người bình thường hình tượng xuất hiện, một tao ngộ sự nghiệp bình cảnh, chán ghét chính mình công tác, hận không thể lập tức ly nó đi xa nhân. Hắn siêu năng lực không lại là may mắn lễ vật, ngược lại cho hắn mang đến rất nhiều phiền toái, sử vốn hẳn là hắn siêu cấp ủng hộ đại chúng phân phân cách hắn đi xa.

Đơn giản điểm đến nói, Hancock rất nhiều hành vi đều là cực cụ phá hư tính cùng không phụ trách nhiệm .

Hẳn là không có sai, Matthew có 90% nắm chắc, đây chính là từng Will - Smith cường thịnh thời kỳ kia bộ phim.

Will - Smith là điển hình thương nghiệp box office cự tinh, cường thịnh thời kỳ phim box office khẳng định không kém , nói như vậy mà nói......

Matthew khép lại kịch bản, không có lập tức mở miệng, ngược lại cúi đầu tự hỏi lên.

Đã đoạt Will - Smith I Am Legend, lại cướp một bộ cũng không tính cái gì, hắn không có tâm lý gánh nặng, huống hồ đoạn thời gian trước đại danh đỉnh đỉnh Smith vợ chồng còn làm Song Hoàng hắc hắn một lần.

Này cũng có thể xem như một lần tiểu tiểu trả thù.

Hơn nữa khoảng thời gian này,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] box office siêu cấp đại bán, phỏng chừng Warner Bros phi thường xem hảo hắn thị trường kêu gọi lực, cho nên mới khiến David - Heimann chủ động tìm lên cửa đến.

Kia...... Nên muốn bao nhiêu thù lao mới thích hợp đâu?

Loại này vấn đề vẫn là giao cho Helen - Hermann đi đàm hảo, lấy Helen - Hermann chức nghiệp tố dưỡng, khẳng định sẽ đàm ra một lý tưởng con số.

Matthew cũng không sốt ruột, lúc này mở miệng hỏi,“Hạng mục đạo diễn định ra đến sao?”

David - Heimann nghĩ nghĩ, nói,“Akiva - Goldsman cố ý Peter - Berg đảm nhiệm đạo diễn.”

Matthew gật gật đầu, minh bạch hôm nay kia hai người vì sao bao giờ cũng là xem chính mình .

“Ngươi ý tứ đâu?” David - Heimann hỏi.

“Như vậy đi......” Matthew đương nhiên sẽ không ngốc đến trực tiếp ứng đến, nói,“Các ngươi đem kế hoạch thư cùng dự toán thư linh tinh đều đưa đến Thiên Sứ trù tính công ty, ta sẽ cấp Helen - Hermann gọi điện thoại, khiến nàng cùng Warner Bros đàm.”

David - Heimann nghe được Matthew không có cự tuyệt, tựa hồ có như vậy một điểm hứng thú, lập tức nói,“Có thể, ta quay đầu cấp Warner Bros điện ảnh chế tác bộ gọi điện thoại.”

Matthew cầm lấy kịch bản ý bảo dưới,“Kịch bản......”

“Ngươi giữ đi.” David - Heimann lại dặn dò nói,“Tin tức tạm thời đừng tiết ra ngoài.”

Điểm ấy chức nghiệp tố dưỡng Matthew vẫn phải có, gật đầu nói,“Không thành vấn đề.”

Hắn đứng lên cùng David - Heimann bắt tay cáo từ, trước khi đi hỏi,“Ngươi chừng nào thì đi London?”

David - Heimann cười cười, nói,“Lễ Giáng Sinh sau xuất phát, có thời gian đến London xem ta, ta giới thiệu Gryffindor Hoàng Kim tam giác cùng Voldemort cho ngươi nhận thức.”

Matthew nhớ tới từng gặp qua ba tiểu hài tử,“Gryffindor Hoàng Kim tam giác ta sớm liền nhận thức , ta còn cùng Emma - Watson trò chuyện qua vài câu.”

“Ân.” David - Heimann lên tiếng,“Rất thông minh rất trưởng thành sớm một nữ hài.”

Lại hàn huyên vài câu, Matthew rời đi lâm thời văn phòng, hội hợp Bella - Anderson ra studio, cưỡi xe điện đi đến Warner nhà sản xuất cửa, đổi thừa ô tô phản hồi Beverly Hills.

Trên đường trở về, hắn chuyên môn cho Helen - Hermann đánh một cuộc điện thoại, đem sự tình đại khái nói một lần.

Helen - Hermann còn chưa thu phục cùng [ Transformers ] kịch tổ đàm phán, may mà Thiên Sứ trù tính công ty hôm nay vi Matthew phục vụ có một tiểu tổ, đủ để ứng phó đồng thời mở ra hai hạng mục đàm phán.

Hơn nữa Helen - Hermann cùng DreamWorks đàm phán đã đến vĩ thanh, tiền lương phương diện cơ bản đạt thành nhất trí, Matthew tham dự Megatron phối âm thời gian kỳ hạn một tuần, thù lao cao tới 600 vạn dollar.

Đàm phán còn thừa bộ phận, là về Matthew tham dự [ Transformers ] này bộ phim tuyên bố bộ phận.

Này sáu trăm vạn dollar thù lao, không chỉ là phối âm thù lao, còn có muốn Matthew trực tiếp tham gia phim các loại quảng bá hoạt động thù lao.

Ba ngày sau, Helen - Hermann chính thức cùng DreamWorks đàm phán ổn thỏa, trừ thù lao ngoài, chính yếu tuyên truyền bộ phận mặt trên, kịch tổ về Matthew bộ phận sở hữu tuyên truyền kế hoạch, đều phải trước tiên một tuần cùng Matthew bên này chào hỏi, được đến đồng ý sau mới có thể chấp hành.

Đương nhiên, kịch tổ có thể nghĩ biện pháp mượn Matthew cự đại nhân khí đến tranh thủ chú ý độ.

Theo Matthew cùng [ Transformers ] kịch tổ ký xuống chính thức hiệp nghị, hắn cũng đi đến DreamWorks hậu kỳ chế tác thất, chuẩn bị hóa thân thành Decepticon lãnh tụ Megatron.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 533: Đại Ca Của Toàn Vũ Trụ

Thứ hai buổi sáng, Matthew cưỡi ô tô rời đi Beverly Hills, chạy lên quốc lộ giữa các bang, một đường hướng bắc lái đi, đuổi vào buổi trưa chín giờ phía trước, chạy tới Los Angeles bắc bộ vệ tinh Tiểu Thành Glendale, DreamWorks điện ảnh công ty tổng bộ tọa lạc tại Glendale thành phố trung tâm, giống như Universal ảnh thành như vậy, nơi này cũng tạo ra thành tập làm công, chế tác cùng du lãm thành một thể công viên khu.

Ô tô xuyên qua màu nâu đỏ đại cổng vòm, vòng qua một cự đại hình tròn ao suối phun, dọc theo ngân sắc oliu thụ cùng lưu động thủy đạo hỗn loạn đường nhựa hướng về phía trước chạy tới, cuối cùng dừng ở một tòa đỉnh chóp có chứa song tháp thiết kế văn phòng phía trước.

Matthew vừa xuống xe, một để đầy đầu tóc đen trung niên nhân liền đón đi lên.

“Ngươi hảo, Horner tiên sinh.” Hắn cùng Matthew nắm tay, chủ động tự giới thiệu,“Ta là Tom - DeSanto, kịch tổ người sản xuất. Bảo ta Tom đi.”

“Ngươi hảo.” Matthew đối với hắn gật gật đầu.

Tom - DeSanto phía trước dẫn đường, Matthew theo sau đuổi kịp, cùng nhau vào văn phòng, to lớn văn phòng có chút trống trải, xuyên thấu qua một ít thủy tinh cửa sổ, Matthew nhìn xem rất rõ ràng, một ít trong văn phòng hoàn toàn không giống có người làm công bộ dáng.

Làm người trong giới, hắn đương nhiên biết DreamWorks điện ảnh công ty vừa kinh lịch qua một hồi cự đại rung chuyển, cùng chia tách sau hừng hực khí thế DreamWorks hoạt hình studio bất đồng, do Spielberg chấp chưởng DreamWorks chân nhân điện ảnh công ty, từ thế kỷ sơ bắt đầu, liền liên tiếp gặp được vấn đề, tam cự đầu năm đó đem chuỗi sản nghiệp trải rất rộng, thêm đại chế tác phim liên tiếp box office thất bại, đến năm trước Island thất bại sau, DreamWorks điện ảnh công ty không thể không xoá bỏ phát hành bộ môn, ủy thân với Paramount ảnh nghiệp, từ phía trước ẩn ẩn vị cư thứ bảy đại cự đầu vị trí, rơi xuống đến thuần túy công ty sản xuất phim.

Mọi người đều biết, phát hành ở chuỗi sản nghiệp tuyệt đối đầu trên, DreamWorks buông tay phát hành, cũng ý nghĩa trong thời gian ngắn không còn có trở thành cự đầu cơ hội.

Cưỡi thang máy đi đến văn phòng tầng thứ bảy, Matthew tại một gian trong văn phòng gặp được Michael Bay, bởi Matthew chỉ cấp [ Transformers ] kịch tổ dự lưu một tuần lịch phát hành, thời gian tương đối có chút khẩn trương, Michael Bay cũng không cùng hắn lời vô nghĩa, lập tức mang theo hắn đi tới một gian đại hình chuyên nghiệp phối âm phòng bên trong.

“Đây là Megatron lời kịch......” Michael Bay tự mình đảm nhiệm phối âm đạo diễn, đưa cho Matthew một rất mỏng cặp văn kiện, nói,“Matthew, liền theo ta lần trước nói như vậy, phim cần Megatron thanh âm có thể biểu hiện ra cường hãn cùng khí phách đặc chất.”

Nói tới đây, hắn đối một danh trợ lý đạo diễn khoa tay múa chân một thủ thế, đẳng trợ lý đạo diễn mở ra trước mặt cự đại màn hình, biểu hiện ra một người máy cực kỳ tà ác tạo hình khi, còn nói thêm,“Tựa như Megatron ngoại hình, hắn thanh âm muốn trước tiên khiến cho người xem nghe được hắn tính cách đặc điểm.”

Nhìn trên màn hình lớn bao trùm băng sương người máy, Matthew gật gật đầu,“Ta hiểu được.”

Phối âm không chỉ là đơn giản đọc lời kịch, từ trên trình độ nhất định đến nói, cùng quay chụp điện ảnh khi như vậy, muốn cho chính mình vừa phải mang vào đến nhân vật bên trong.

Matthew không có vì lần này phối âm làm quá nhiều chuẩn bị công tác, nhưng làm một xem qua vô số lần phim hoạt hình cùng chân nhân điện ảnh bản diễn viên, hắn biết Megatron là cái dạng gì nhân vật phản diện lãnh tụ.

Đương nhiên, trong lòng vẫn là nhịn không được thổ tào một chút Michael Bay kì ba thẩm mỹ, này CG chế tác Megatron ngoại hình tà ác có thừa, lại khí phách không đủ, có lẽ phát hành sau, sẽ bị vô số hoạt hình cùng món đồ chơi phấn ti nộ phun.

Thực ra mặc kệ ai tới quay chụp như vậy hoạt hình cùng món đồ chơi cải biên điện ảnh, tất nhiên là hủy thơ ấu hệ liệt.

Thiếu niên đồng bọn tốt đẹp hình tượng tựa như mối tình đầu như vậy vĩnh viễn dừng lại tại ký ức trong, nếu sau này có người đem mối tình đầu kéo đến trước mắt, nhất định sẽ thổ tào, này bác gái là nơi nào đến?

Matthew lật xem qua lời kịch kịch bản, quay đầu hỏi Michael Bay,“Có thể hay không đem hôm nay cần phối âm màn ảnh cho ta xem một chút.”

“Đương nhiên có thể.” Michael Bay lại đối tên kia công tác nhân viên làm thủ thế.

Công tác nhân viên lập tức cầm lấy điều khiển từ xa, ấn xuống nút play, khả năng xuất phát từ bảo mật nguyên tắc, trên màn hình lớn truyền phát chỉ là cùng Megatron có liên quan màn ảnh, này mấy màn ảnh hậu kỳ đặc hiệu chế tác toàn bộ hoàn thành, bất quá không có tăng thêm phối nhạc cùng âm hiệu.

Từ nhanh chóng truyền phát màn ảnh trong, Matthew cũng thấy được nam chính cùng nữ chính, giống như từng như vậy, nam nữ nhân vật chính vẫn là kia hai người.

Mơ hồ nhớ rõ một là Spielberg con nuôi, một cái khác tại trên hệ thống mạng có vũ trụ đệ nhất đại bình hoa hồ ly tiểu thư.

Nhìn thấy nữ chính từ trên màn hình lớn chợt lóe mà qua, Matthew đẳng truyền phát hoàn tất, hỏi Michael Bay,“Có mấy cái màn ảnh, giống như nam nữ nhân vật chính cũng không có thanh âm, không cần phối hợp phối âm?”

“Úc, bọn họ buổi chiều lại đây.” Michael Bay đơn giản giải thích nói,“Nam nữ nhân vật chính cần phối âm màn ảnh đại bộ phận đều hoàn thành , vẫn chờ Megatron.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, thanh thanh cổ họng,“Chúng ta bắt đầu đi.”

Michael Bay lập tức nói,“Hảo !”

Phối âm sư lập tức cuối cùng một lần điều chỉnh thiết bị, sau đó Matthew đi vào phòng thu, tay cầm viết có lời kịch cặp văn kiện, ánh mắt chuyển hướng màn hình lớn bên này.

“Bắt đầu !” Michael Bay đối phòng thu khoa tay múa chân thủ thế.

Matthew hiểu ý, nhìn thấy trên màn hình lớn Megatron sống lại, đung đưa thân thể vẩy xuống đầy thân băng sương.

“A...... Oa......”

Phối hợp trên màn hình lớn Megatron động tác, Matthew phát ra giống như dã thú tiếng kêu, tiếng kêu cuồng dã mà lại tràn ngập khí phách,“A ! oa...... A !”

Phòng thu bên ngoài, Michael Bay cũng mang tai nghe, nghe được Matthew phát ra lời kịch trên kịch bản căn bản không có thanh âm, không chỉ gật gật đầu, biên kịch rõ ràng bỏ qua vài thứ.

Tại hắn thiết lập trung, Megatron cũng tốt, Optimus Prime cũng thế, đều không là địa cầu trên ý nghĩa người máy, mà là đến từ ngoại tinh cầu sinh mệnh thể, chẳng qua bọn họ thân thể lấy kim chúc tình thế cấu tạo mà thành.

Này mấy ngoại tinh máy móc sinh mệnh thể tự nhiên là có cảm tình, đương tội phạm bang Decepticon lãnh tụ từ ngủ say trong tỉnh lại, giống như là một cường đại người tà ác từ trong giấc ngủ dài bừng tỉnh như vậy, tỉnh lại khi khẳng định muốn phát ra một ít thanh âm.

Matthew - Horner phát ra này mấy thanh âm, để người nghe vào tai, phảng phất một Tà Thần sắp thức tỉnh như vậy.

Michael Bay không khỏi mắt nhìn phòng thu trung Matthew, đáng tiếc Megatron không cần chân nhân diễn viên, bằng không hắn rất thích hợp .

Trên màn hình lớn xuất hiện Megatron lấp lóe hồng quang mặt bộ đặc tả, tiếp hắn nghe được tai nghe trung Matthew kia độc đáo giọng.

“Ta...... Là...... Megatron !”

Này thanh âm không khỏi khí phách cường hãn, còn mang theo một cỗ ai cùng tranh phong khí phách, tựa hồ hắn chính là toàn vũ trụ lão đại.

“Ta là Megatron !”

Đệ nhị câu ngữ tốc nhanh hơn, nhưng để người nghe đi lên càng có khí phách cảm.

Nói xong câu này, này màn ảnh phối âm kết thúc, Matthew tháo xuống tai nghe, mắt nhìn bên ngoài Michael Bay, sau đó đi ra phòng thu.

“Hiệu quả thế nào?” Hắn hỏi.

“Rất tốt ! phi thường tốt !” Michael Bay đầu tiên là tán dương một câu, tiếp còn nói thêm,“Matthew, ta tin tưởng ngươi có thể làm càng tốt, chúng ta lại đến một lần.”

Matthew gật đầu,“Không thành vấn đề.”

Đơn giản cùng Michael Bay trao đổi hai câu, hắn lại về đến phòng thu trung, tiếp tục này màn ảnh phối âm.

Phía trước phía sau chừng năm sáu lần, ngắn ngủi vài câu phối âm mới tính hoàn thành.

Michael Bay cũng cùng Matthew nói rõ, cũng không phải hắn phối âm bản thân có vấn đề, mà là nhân ngữ khí mỗi lần bao nhiêu đều có khác biệt, hắn cần Matthew nhiều thu âm mấy cái phiên bản, để từ giữa chọn lựa thích hợp nhất một điều.

Matthew không có ý kiến, lấy tiền làm việc đạo lý hắn vẫn là rất rõ ràng , hơn nữa hắn phía trước cũng vi diễn viên chính phim tiến hành qua đi kỳ phối âm, cũng biết giống theo số đông nhiều màn ảnh trung chọn lựa cắt nối biên tập như vậy, đạo diễn đồng dạng cần tại phối âm bên trong làm lựa chọn.

Megatron phối âm công tác tiến độ cũng không mau, một buổi sáng thời gian trôi qua, Matthew cùng Michael Bay vỏn vẹn thu âm năm điều Megatron màn ảnh phối âm.

Giữa trưa thời điểm, Michael Bay chuyên môn thỉnh Matthew đi DreamWorks phụ cận một nhà phòng ăn (nhà hàng) ăn được trung cơm.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, đề tài tự nhiên không ly khai [ Transformers ].

“Paramount ảnh nghiệp bên kia xác định lịch phát hành sao?” Matthew hỏi.

Michael Bay tựa hồ có chút mặt co mày cáu,“Lịch phát hành sớm định hảo, sang năm ngày nghỉ lễ độc lập. Bất quá......”

Hắn đầu tiên là thở dài, tiếp lại lắc lắc đầu, nói,“Paramount ảnh nghiệp bên kia vẫn tưởng đối với ta này bộ phim khoa tay múa chân, hiện tại DreamWorks so bất đắc dĩ tiền, ta phi thường lo lắng Steven không chống được áp lực.”

Matthew thử hỏi,“Bọn họ muốn làm cái gì? Sẽ không muốn can dự chế tác đi?”

Phát hành phương trực tiếp ra tay can thiệp phim chế tác ví dụ, tại Hollywood không tính là hiếm thấy.

“Paramount liền tưởng can thiệp chế tác.”

Này tại kịch tổ cùng DreamWorks bên trong sớm liền truyền ra , Michael Bay cũng không trở thành bí mật, nói thẳng,“Transformers là Hasbro món đồ chơi, Hasbro còn có một vương bài món đồ chơi hệ liệt, ngươi biết không?”

Matthew nghĩ nghĩ, hỏi,“Có phải hay không bộ đội đặc chủng?”

Michael Bay gật đầu,“Paramount ảnh nghiệp lấy đến bộ đội đặc chủng điện ảnh bản quyền, chuẩn bị quay chụp bộ đội đặc chủng chân nhân điện ảnh, nghe nói tạm thời gõ định Stephen - Sommers đảm nhiệm đạo diễn.”

Stephen - Sommers là Matthew người quen cũ , nhưng Matthew làm không quá minh bạch, Michael Bay nhắc tới Stephen - Sommers làm cái gì.

“Sẽ không là vì bộ đội đặc chủng, Paramount ảnh nghiệp mới muốn can dự Transformers đi?” Matthew hảo kỳ hỏi.

“Xác thật là như thế này.” Michael Bay đầy mặt nghiêm túc, rõ ràng không phải đang nói đùa,“Paramount ảnh nghiệp vẫn hướng kịch tổ cùng Steven tạo áp lực, yêu cầu tại [ Transformers ] trung thích hợp gia nhập bộ đội đặc chủng nguyên tố, để hậu kỳ có thể thực hiện hai bộ phim liên hợp.”

Matthew bỗng nhiên nghĩ tới Marvel, này chẳng phải là cũng tại sáng tạo một vũ trụ? Hắn nhíu mày hỏi,“Bộ đội đặc chủng cùng Transformers có thể đến gần cùng nhau? Không quá thích hợp đi?”

Michael Bay xòe tay, nói,“Ta cũng như vậy cho rằng. Nhưng Hasbro cùng Paramount lại không nghĩ như vậy, sớm ở trước thế giới chín mươi niên đại sơ, Hasbro liền phát hành qua Transformers cùng bộ đội đặc chủng hỗn hợp tác chiến món đồ chơi hệ liệt, sau này còn chuyên môn ủy thác Marvel truyện tranh phát hành qua hai người xuất hiện ở cùng một cố sự trong truyện tranh.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 534: Đệ Nhất Bình Hoa

Nghe qua Michael Bay chi tiết giới thiệu, Matthew mới biết được tựa như Marvel siêu cấp anh hùng như vậy,[ Transformers ] cùng [ bộ đội đặc chủng ] này hai hệ liệt, trừ cùng là xuất từ Hasbro ngoài, mặt khác phương diện còn có chặt chẽ liên hệ.

Bởi vì có được giống nhau công ty đồ chơi bối cảnh, thêm phần mình truyện tranh đều là do Marvel truyện tranh xuất bản, hai đại hệ liệt truyện tranh dung hợp tự nhiên cũng liền thuận lý thành chương,[ bộ đội đặc chủng VS Transformers ] tứ quyển bản truyện tranh cũng thành [ Transformers ] cùng [ bộ đội đặc chủng ] TV phim hoạt hình suy sụp sau, hai đại phẩm bài tân lượng điểm, bác phái liên thủ bộ đội đặc chủng, cuồng phái cấu kết rắn hổ mang tại bất đồng địa điểm, Bất đồng tình cảnh, bất đồng quần thể trung, ít nhất phát sinh năm lần đại quy mô xung đột.

Lại nói, có truyện tranh cùng món đồ chơi cơ sở tại, đem bộ đội đặc chủng cùng Transformers đặt ở cùng một bên trong thế giới, có lẽ cũng không phải xấu chủ ý.

Matthew cùng Michael Bay trở lại phòng phối âm, phát hiện một để màu nâu sẫm tóc dài nữ hài, đã chờ ở bên trong.

Này nữ hài hai mươi tuổi thượng hạ, có cực cụ lực sát thương dáng người, khêu gợi tiểu mạch sắc da thịt, đương nhiên còn có xa tại bình thường trình độ tuyến bên trên nhan trị, dù cho đứng bất động, cũng có thể hoàn mỹ thuyết minh “Bình hoa” hàm nghĩa.

Làm một xem qua phim hoạt hình, điện ảnh bản tải xuống sau N xoát nhân, Matthew liếc nhìn liền nhận ra đây là vị kia hồ ly tiểu thư.

“Megan, ngươi đến.” Michael Bay tùy ý đối nữ hài gật đầu, Matthew nhìn bên kia liếc nhìn, nói,“Không giới thiệu một chút sao?”

Không đợi Michael Bay giới thiệu, vị kia hồ ly tiểu thư liền thấu lại đây chủ động nói,“Ngươi hảo, Matthew. Ta là Megan Fox.”

“Ngươi hảo.” Matthew lập tức cười nói,“Ta có thể gọi ngươi Megan sao?”

Megan Fox nhẹ nhàng gật đầu,“Đương nhiên có thể.” Nàng đối Matthew nhoẻn miệng cười, nói,“Sớm liền nghe nói kịch tổ chuẩn bị mời ngươi vi Megatron phối âm, rất cao hứng có thể với ngươi hợp tác.”

“Cám ơn.” Matthew nói đơn giản nói,“Transformers là ta thơ ấu thích nhất món đồ chơi.”

“Có phải hay không nam hài tử đều thích này mấy?” Megan Fox hỏi.

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Đại khái không sai biệt lắm đi.”

Michael Bay nhìn thấy Matthew cùng nữ chính đáp lên nói, không lại mở miệng nói cái gì, thản nhiên bận rộn lên đỉnh đầu công tác.

Đứng ở cửa phụ cận, Matthew cùng Megan Fox hàn huyên lên, bất quá chừng mười phút thời gian, liền lý giải đến Megan Fox một ít cơ bản tình huống, vị này nữ diễn viên là điển hình con lai, từ mười bốn mười lăm tuổi bắt đầu liền tiến vào Hollywood, đan nói làm diễn viên thời gian, không thể so hắn đoản.

Đương nhiên, tại đây bộ [ Transformers ] phía trước nàng không có cái gì có thể lấy được ra tay nhân vật cùng lý lịch.

“Thực ra ta quá khứ nhân vật, cùng này bộ Michaela không sai biệt lắm.” Megan Fox rất thản nhiên nói,“Đều là tiêu chuẩn bình hoa.”

Matthew luôn luôn đều sẽ không xem nhẹ bình hoa, cảm khái nói,“Chúng ta hai nguyên lai là một đường nhân a.”

Megan Fox lập tức bị gợi lên lòng hiếu kỳ, hỏi,“Vì sao nói như vậy đâu?”

“Bởi vì chúng ta đều là bình hoa.” Matthew xòe tay, nói được đặc biệt chân thành tự nhiên,“Ta quá khứ biểu diễn nhân vật, thực ra cũng đều là chút nam bình hoa, làm bình hoa có cái gì không tốt? Chẳng lẽ nhân trưởng xinh đẹp trưởng soái có sai sao?”

Megan Fox không tự giác gật đầu,“Ngươi nói thực có đạo lý.”

Nghe nói như thế không chỉ là nàng, còn có Michael Bay.

Nhìn cửa bên kia liếc nhìn, Michael Bay xem như minh bạch , Matthew - Horner da mặt không phải bình thường hậu.

Matthew thuận miệng họa ra nhất trương bánh lớn,“Trở thành Hollywood đệ nhất nam bình hoa, đây là mục tiêu của ta.”

Megan Fox ngay sau đó hắn lời mà nói nói,“Ta đây liền làm Hollywood đệ nhất nữ bình hoa hảo.”

Lời này nói xong, nàng cùng Matthew không khỏi đồng thời nở nụ cười.

Có lẽ Megan Fox bây giờ còn không có minh xác quy hoạch, nhưng làm từng mấy lần nộ xoát [ Transformers ] điện ảnh nhân, Matthew chú ý qua Megan Fox không thiếu trên mạng tin tức, sau này Megan Fox đâu chỉ là Hollywood đệ nhất bình hoa, nhất định là mỗi người hâm mộ toàn vũ trụ đệ nhất nữ bình hoa.

Thực ra Matthew vừa nói những lời này, cũng không phải hoàn toàn bậy bạ, tại hắn nhận tri trong, gợi cảm xinh đẹp nữ diễn viên, so với cái gọi là kỹ xảo biểu diễn phái tới, đối thương nghiệp điện ảnh cống hiến lớn hơn.

Cho nên, hắn luôn luôn liền không để ý kia vài nói hắn kỹ xảo biểu diễn kém truyền thông, cũng không để ý phê bình hắn không có cái gọi là tiến thủ tâm bình luận điện ảnh nhân, lại càng sẽ không đối cùng loại Megan Fox như vậy “Bình hoa” Diễn viên có thành kiến, bởi vì hắn bản thân chính là thiên hướng phương diện này diễn viên.

Nói lên thiên hướng bình hoa loại hình, Matthew bao nhiêu vẫn là có chút xấu hổ, dù cho hắn biểu diễn thiên phú chỉ có thể tính bình thường, nhưng trải qua vài năm học tập cùng quay chụp tôi luyện, mấy năm gần đây cũng có tiến bộ, không lại giống ban sơ biểu diễn [ Vua Bọ Cạp ] cùng [ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] khi như vậy, chủ yếu dựa vào ngoại hình cùng dáng người đến kiếm cơm ăn.

Cho dù là [ Sparta ba trăm dũng sĩ ], đối với hắn công kích cũng chủ yếu tập trung tại quá mức bán thịt, cơ bản không có nhân nói hắn kỹ xảo biểu diễn rất nát.

Đương nhiên, cũng không ai nói hắn kỹ xảo biểu diễn rất tốt liền là.

Nghiêm khắc nói lên, vài năm trước hắn cùng Megan Fox thật là một đường nhân, hiện tại không thể hoàn toàn xem như một đường người.

Nhưng hắn quan niệm không có phát sinh biến hóa, đã có xuất sắc ngoại hình, vì sao không thể hiện ra ở phía trước màn ảnh? Chẳng lẽ nhất định muốn giống Charlize - Theron như vậy mới gọi diễn viên?

Hắn vẫn cảm giác, loại này nhận tri tại một đường hướng lên trên bò trong quá trình, khởi phi thường mấu chốt tác dụng, tránh cho hắn rớt đến một điều thành công tỷ lệ càng nhỏ trên lối rẽ, cũng nhảy vọt qua tỷ như C+ muốn đào hắn khi cấp ra cái loại này khả năng khiến hắn xong đời bùn lầy lộ.

So sánh kiên trì không đến đại tài trưởng thành trễ liền khả năng chết non kỹ xảo biểu diễn phái, bình hoa lại có thể bó thức nhanh chóng thu hoạch hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, bất quá muốn thành công thắng được chung thân thành tựu bình hoa thưởng, cũng không phải một kiện dễ dàng sự, tại ái mĩ kiến thiết mĩ trên đường, không cẩn thận liền dễ dàng oai lâu.

Matthew không khỏi lại nhìn Megan Fox liếc nhìn, nhớ tới rất nhiều từng xem qua về hồ ly tiểu thư đưa tin, vị này tuyệt đối là sở hữu bình hoa loại hình diễn viên đều hẳn là học tập điển phạm.

Dựa vào linh kỹ xảo biểu diễn thuần mỹ hộ giá hộ tống, Megan Fox xuất đạo vài thập niên, vẫn đứng hàng Hollywood bình hoa ngôi sao hàng đầu.

Trên thế giới này nữ ngôi sao có rất nhiều, mà nữ bình hoa cũng có rất nhiều, nhưng toàn vũ trụ đệ nhất bình hoa Megan Fox chỉ có một. Tựa như Matthew đạt được qua mấy Mâm Xôi Vàng kém cỏi nhất nam chính đề danh như vậy, không có ba năm Mâm Xôi Vàng kém cỏi nhất nữ chính đề danh, ngươi hảo ý tứ nói chính mình là vũ trụ đệ nhất đại bình hoa?

Nếu ở trong điện ảnh bãi không ra mấy cái không phù hợp nhân thể cơ học, lại có thể miểu sát mọi người tư thế, cũng coi như không hơn đủ tư cách.

Đương nhiên, còn muốn sẽ ở phim trung bất cứ thích hợp thời gian, không thích hợp ngã sấp xuống ! chẳng sợ thấy không rõ con đường phía trước, cũng muốn lắc lư đầu phát giả vờ ngã tại địa, bối cảnh vật thể cùng màn ảnh cùng nhau đồng bộ nổ tung.

Đương người xem nhìn thấy như vậy tâm cơ rất nặng hình ảnh, khẳng định sẽ cuồng loạn cười to, bị miểu thành tra tra, nội tiết tố cùng máu mũi cất cánh.

Trừ biểu hiện chính mình hảo dáng người ngoài vì cái gì muốn giả vờ ngã? Này trọng yếu sao?

Muốn làm vũ trụ đệ nhất bình hoa, nhất định phải diễn người gặp người thích nữ bình hoa, vĩnh viễn chỉ diễn người gặp người thích nhân vật.

“Shia như thế nào còn không có đến?”

Bên kia Michael Bay thanh âm truyền lại đây, Matthew quay đầu nhìn thoáng qua, Michael Bay phân phó một danh công tác nhân viên,“Hắn đến muộn mười phút , cho hắn gọi điện thoại.”

Matthew nâng tay mắt nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày, Megan Fox cũng nghe đến, hạ giọng nói,“Shia - LaBeouf rất đáng ghét, bao giờ cũng là thích tại trong kịch tổ gây chuyện.”

“Thường xuyên đến muộn?” Matthew hỏi.

Phía trước Shia - LaBeouf tại trong kịch tổ thế nào, hắn không xen vào, cũng không tưởng quản, nhưng hiện tại bất đồng, Shia - LaBeouf đang tại lãng phí hắn thời gian.

Megan Fox thẳng lắc đầu,“Đến muộn đều là tiểu ý tứ, uống rượu đến kịch tổ đều thường có. Còn có vài lần, hắn lợi dụng quay chụp khe hở, không biết trốn ở địa phương nào hít thuốc phiện, thần trí hỗn loạn sau la to, dẫn đến toàn bộ kịch tổ không thể công tác, nếu không phải đạo diễn cùng người sản xuất hạ cấm khẩu lệnh, phỏng chừng sớm liền gièm pha bay đầy trời .”

Matthew cười cười, không có nói tiếp.

Megan Fox bất đắc dĩ thở dài,“Ai khiến hắn có giáo phụ, giáo phụ còn gọi Steven - Spielberg đâu.”

“Steven mặc kệ sao?” Matthew kỳ quái hỏi.

“Quản a, nói qua hắn vài lần.” Megan Fox nhún vai,“Mỗi lần sau khi nói qua, Shia - LaBeouf đều sẽ thành thật một đoạn thời gian, nhưng không dùng được lâu lắm, liền sẽ tái phạm. Hơn nữa Spielberg công tác bận rộn, không có khả năng mỗi ngày đều tại kịch tổ đợi.”

Matthew nhíu mày tự hỏi một hồi, bày ra một bộ rất chăm chú bộ dáng, nói,“Megan, lời kiểu này giữa chúng ta nói nói liền tính , ngươi không cần cùng Shia - LaBeouf phát sinh xung đột.”

Hắn có thể nhìn ra được đến, Megan Fox đối Shia - LaBeouf rất bất mãn.

Megan Fox tùy ý khoát tay,“Ta lười phản ứng hắn.”

Matthew không có nói thêm nữa, chung quy Megan Fox chỉ có hai mươi tuổi, khiến này tuổi trẻ nữ hài khống chế chính mình tính tình cùng miệng cũng không dễ dàng.

“Cái gì tình huống?” Bên kia Michael Bay đột nhiên phát giận ,“Liên hệ không được? Cho hắn người đại diện gọi điện thoại sao?”

Tên kia công tác nhân viên nói,“Đánh qua , Shia - LaBeouf bản nhân, hắn người đại diện, phụ thân, hắn trợ lý, kịch tổ có liên hệ phương thức ta toàn thử qua , nhưng bọn họ đều không biết Shia - LaBeouf ở nơi nào.”

Megan Fox đầy mặt khinh thường, hạ giọng, đối Matthew nói thầm,“Phỏng chừng lại trốn đến mỗ cấp trong góc hẻo lánh hít thuốc phiện đi, tốt nhất hít thuốc phiện hấp tử !”

Matthew không biết Megan Fox cùng Shia - LaBeouf tại kịch tổ từng xảy ra cái gì, khẳng định huyên rất không thoải mái.

“Michael.” Hắn tìm đến Michael Bay,“Đừng đợi, chúng ta bắt đầu đi.”

Michael Bay hơi do dự, nói tiếp,“Được rồi, nam chính phối hợp đóng vai mặt sau khiến hắn chính mình bù lại.”

Theo sau, phối âm công tác bắt đầu, bất quá nữ chính Michaela phối âm vai diễn rất ít, Megan Fox rất nhanh liền hoàn thành .

Matthew tại nàng đi phía trước, thử ước nàng buổi tối cùng ăn bữa tối, Megan Fox không có cự tuyệt, tạm thời rời đi phòng phối âm, đi phụ cận một gian phòng giải trí đi chờ hắn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 535: Giống Như Hổ Điên

Hoàn thành cuối cùng một màn ảnh phối âm, Matthew cùng còn tại bận rộn Michael Bay chào hỏi, ra phòng phối âm đại môn, từ bồi hắn đi ra công tác nhân viên chỗ đó, hỏi phòng giải trí ở vị trí, chạy qua.

Phòng giải trí cũng không tại đây đống văn phòng thượng, mà là ở tà đối diện một tòa bốn tầng Tiểu Lâu bên trong, Matthew đi qua thời điểm, bỗng nhiên phát hiện quên lưu Megan Fox điện thoại , nếu Megan Fox không ở phòng nghỉ......

Nghĩ đến Megan Fox, hắn trong lòng nhanh chóng trở nên lửa nóng, từng N xoát qua [ Transformers ] hệ liệt, Megan Fox đóng vai nữ chính chọc bao nhiêu nam đồng bào nội tiết tố tiêu phi, xem qua điện ảnh sau ban đêm triển chuyển khó ngủ, nếu có nhân không hiểu khêu gợi ý tứ, trực tiếp khiến hắn xem xem Michaela liền minh bạch .

Thẳng thắn giảng, xem qua [ Transformers ] tiền hai bộ bình thường nam nhân, có mấy cái đối nữ chính không có ý tưởng? Có mấy cái không tưởng xem xem Megatron hoặc là Optimus Prime đại chiến Michaela màn ảnh?

Đáng tiếc, so với đại tài trưởng thành trễ cái gọi là kỹ xảo biểu diễn phái, Megan Fox thành danh quá sớm, tuổi quá nhỏ, miệng lại quá lớn, một ít ngôn từ chọc giận Spielberg, trực tiếp dẫn đến bị đổi, vứt bỏ [ Transformers 3] nữ chính.

Về phần [ Transformers 3] vị kia VS Thiên Sứ nữ chính, chỉ nhìn dáng người còn có thể, ngàn vạn không thể nhìn mặt......

Matthew lắc lắc đầu, bởi vì [ Transformers ] hệ liệt quan hệ, mơ hồ nhớ rõ vị kia sau này biến thành Quách Đạt hắn tức phụ, phỏng chừng những người này đều không thế nào xem mặt, có lẽ cũng có thẩm mỹ sai biệt quan hệ.

Dù sao ở trong mắt hắn, vị kia gọi không ra danh VS Thiên Sứ, làm sao cũng so ra kém Megan Fox a.

Tiến vào Tiểu Lâu đại môn, Matthew dọc theo thang lầu hướng lên trên đi, đại khái là DreamWorks giảm biên chế quan hệ, nơi này cũng rất trống trải, hắn một đường đi đến ở tầng ba phòng giải trí, trừ tầng một cửa ngủ gật bảo vệ cửa, không có nhìn thấy mặt khác DreamWorks viên công.

Nguyên bản xưng là Hollywood thứ bảy đại cự đầu DreamWorks điện ảnh công ty, thật suy nhược .

Matthew đi đến tầng ba, bỗng nhiên nghe được im lặng tầng trong, truyền đến khắc khẩu thanh, tựa hồ là tại nào đó trong phòng, nghe không quá rõ ràng, chỉ là ẩn ẩn cảm giác trong đó có Megan Fox thanh âm.

Hắn nhanh chóng tìm thanh âm tìm qua, khắc khẩu thanh minh hiển là từ hành lang chỗ cuối một gian song mở cửa gian phòng bên trong truyền lại đây , càng tiếp cận càng rõ ràng, trong đó nữ nhân thanh âm xác thật thuộc về Megan Fox.

“Ngươi này kẻ nhu nhược, kẻ nghiện !”

Matthew bước nhanh đi đến trước cửa, vừa lúc nghe được Megan Fox có chút nổi giận thanh âm,“Ta đối với ngươi không có hứng thú, ngươi đi thượng của ngươi thuốc phiện đi ! đi sáp thuốc phiện......”

Phanh --

Hình như là có người vỗ bàn thanh âm đánh gãy Megan Fox, một mang theo điên cuồng nam nhân thanh âm vang lên,“Tiện nhân ! lão tử tưởng thượng ngươi là để mắt ngươi, đừng bày ra một bộ thanh thuần dạng ! hắn nha , quay chụp khi lão tử liền tưởng cường gian ngươi, lão tử theo đuổi ngươi là cấp mặt ! ngươi kia phó phong tao dạng, làm lão tử nửa năm hỏa đại, hôm nay......”

Nghe nói như thế, Matthew đi mau hai bước, đi đến trước cửa phòng, nhẹ nhàng mở ra trước hướng bên trong nhìn thoáng qua, vừa cái kia giọng nam có chút mất đi lý trí, nếu tùy tiện xông vào, đối phương trong tay có thương mà nói, kia liền bi kịch .

Này quốc gia súng ống đâu chỉ là tràn lan.

“Ngươi cho rằng ngươi thật xinh đẹp?” Cái kia nam nhân thanh âm càng lớn, càng điên cuồng ,“Người khác không rõ ràng, lão tử còn không biết? Ngươi trên mặt ! trên người ! có bao nhiêu địa phương là nhân công ? Lão tử hôm nay, liền......”

Matthew xuyên thấu qua khe cửa, hướng bên trong nhìn thoáng qua, đây là một gian phòng bida, Megan Fox bị một dáng người cùng hắn không sai biệt lắm cao nam nhân đổ tại hai trương cầu bàn ở giữa, kia nam nhân mặt có chút đỏ lên, lông mi như là bay lên, ánh mắt trừng to, miệng còn có điểm oai, trên mặt có loại nói không nên lời kỳ quái hưng phấn biểu tình.

Tuy rằng chưa từng có chạm qua, nhưng ở trong giới này ở lâu, Matthew làm sao sẽ nhìn không ra, người này đang đứng ở hít thuốc phiện sau cực độ hưng phấn trạng thái.

Hơn nữa hắn cũng nhận ra, người ở bên trong là Michael Bay nơi nơi tìm kiếm Shia - LaBeouf.

Liền tại Matthew nhìn thấy Shia - LaBeouf nháy mắt, đang tại mạc danh phấn khởi Shia - LaBeouf tiến lên một bước, tựa hồ muốn động thủ, lại không có nghĩ đến Megan Fox dã tính mười phần, một cước bay lên đá vào Shia - LaBeouf trên bụng, đại khái là đi giày cao gót hành động không tiện quan hệ, Megan Fox chẳng những đạp trật, không có trực tiếp mệnh trung Shia - LaBeouf yếu hại, còn đặt chân chân đứng thẳng không ổn, toàn bộ thân thể hướng bên trái ngã xuống.

May mắn bên trái cầu bàn cách rất gần, Megan Fox thò tay chống tại trên bàn cầu.

Shia - LaBeouf tựa hồ không có nhận đến ảnh hưởng, đại khái phấn khởi trung cũng không cảm giác đau đớn, lập tức nhào tới,“Ngươi này chỉnh hình đi ra đồ đê tiện......”

Matthew đẩy cửa ra, trực tiếp vọt qua, Shia - LaBeouf vừa thò tay ngăn chặn Megan Fox bả vai, Megan Fox sắp trương miệng kêu cứu, hắn liền đến Shia - LaBeouf mặt sau, thò tay bắt lấy Shia - LaBeouf sau gáy, giống như xách gà con như vậy đem Shia - LaBeouf bắt lên.

“Ai !” Shia - LaBeouf điên cuồng rống giận,“Ngươi hắn nha ai? Lão tử muốn giết ngươi, muốn giết ngươi !”

Matthew căn bản không có đáp lời hứng thú, tùy tay đem Shia - LaBeouf ném đi ra ngoài, Shia - LaBeouf căn bản khống chế không được thân thể mình, liên tục lui vài bước, tầng tầng đụng vào một khác trương cầu trên bàn, phát ra oành một tiếng trầm vang.

Ánh mắt dư quang ngắm Shia - LaBeouf, Matthew kéo lên Megan Fox, hỏi,“Không có việc gì đi?”

Megan Fox cắn môi, lắc lắc đầu,“Ta không sao.” Nàng đứng thẳng thân thể, lặng lẽ trốn ở Matthew sau lưng,“Cám ơn ngươi, Matthew.”

Shia - LaBeouf lúc này chuyển lại đây, đỏ bừng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Matthew cùng Megan Fox bên này,“Đồ đê tiện ! khốn kiếp ! ta muốn giết các ngươi.”

Megan Fox nhắc nhở nói,“Hắn hít thuốc phiện , thần chí không rõ...... Ách, hắn thần chí thanh tỉnh thời điểm, cũng không so hiện tại hảo bao nhiêu.”

Vừa đụng kia một chút có chút trọng, dù cho bị vây ở hít thuốc phiện sau cực độ phấn khởi trung, Shia - LaBeouf cũng hảo không dễ dàng mới bò lên.

Nhìn vị này máy móc gian nhóm liên lạc viên, Matthew lập tức nghĩ tới hắn sau lưng phức tạp mạng lưới quan hệ.

“Megan......” Matthew đầu óc chuyển phi thường mau, thấp giọng nói,“Cầm ra di động, chụp xuống đến.”

Có thể hỗn thành vũ trụ đệ nhất bình hoa nhân, đương nhiên không phải ngu ngốc, Megan Fox lập tức lấy di động ra, mở ra máy ghi hình, nhắm ngay Shia - LaBeouf bên kia, mở ra ghi hình hình thức.

“Ta muốn giết các ngươi !” Shia - LaBeouf nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Matthew cùng Megan Fox,“Ta muốn giết các ngươi !”

Đại khái là hòa hoãn lại , nói xong hai câu này điên cuồng mà nói, Shia - LaBeouf liền giương nanh múa vuốt vọt lại đây, giống như điên nữ nhân đánh nhau như vậy, lung tung vung hai tay, giống như muốn dùng móng tay đến cào Matthew mặt.

Shia - LaBeouf khí thế mười phần, vừa vọt tới cự ly Matthew không đủ tứ thước Anh, liền nhìn thấy một chỉ đại cước bay lại đây, theo bản năng muốn lấy tay đi chắn, còn không có làm ra động tác, liền cảm giác có cái gì đó tầng tầng đụng vào ngực, toàn bộ thân thể không tự giác liên tục lui về phía sau.

Oành --

Nặng nề thanh âm lại vang lên, Shia - LaBeouf phía sau lưng lại một lần đụng vào trên bàn cầu, lần này đụng rất nặng, cho dù là hít thuốc phiện sau phấn khởi, cũng vô pháp ngăn cản cự đại đau đớn truyền khắp toàn thân.

A --

Shia - LaBeouf phát ra kêu thảm thiết.

Nhưng hét thảm hoàn tất, hắn lập tức vươn ra một ngón tay, tiếp tục chỉ Matthew cùng Megan Fox nói,“Các ngươi chờ, ta nhất định sẽ giết các ngươi ! nhất định sẽ !”

Loại này phấn khởi trung kẻ nghiện, hoàn toàn không có đạo lý có thể giảng.

Matthew thấp giọng hỏi Megan Fox,“Chụp xuống đến sao?”

Megan Fox tại hắn phía sau nhỏ giọng hồi đáp,“Vỗ đâu.” Nàng xem mắt trông như điên hổ Shia - LaBeouf,“Muốn hay không báo nguy đi, hắn hít thuốc phiện , khả năng trên người còn có mặt khác đại liều lượng thuốc phiện, cảnh sát đến, đầy đủ đi vào ngồi tù.”

Matthew quay đầu nhìn Megan Fox liếc nhìn, nữ nhân này tâm tư cũng không đơn giản.

Phỏng chừng nàng tại kịch tổ quay chụp khi thụ không thiếu Shia - LaBeouf bully, lại vẫn tại chịu đựng, hiện tại thấy được hắn, lúc này mới muốn triệt để trả thù Shia - LaBeouf.

Này báo nguy điện thoại đánh ra, Shia - LaBeouf khẳng định xong đời, nhưng đỉnh ở phía trước nhân, cũng sẽ không là Megan Fox.

Matthew đồng dạng không ngốc, lấy di động ra, nói,“Ta cấp Spielberg gọi điện thoại, khiến hắn xử lý đi.”

Megan Fox giấu ở mặt sau, cầm di động siết chặt, mắt nhìn Matthew hảo xem trắc mặt, lại nghĩ đến Spielberg hiển hách thanh danh, lôi kéo Matthew ống tay áo,“Chúng ta đi thôi, đừng động hắn , khiến hắn hít thuốc phiện chết !”

Thừa dịp lúc này thời gian, Shia - LaBeouf hòa hoãn lại, lại một lần vọt đi lên, sau đó Matthew một cước lại đem hắn đạp trở về.

“Đi thôi.” Matthew nhìn Shia - LaBeouf liếc nhìn, kéo lên Megan Fox tay, hướng bên ngoài đi.

Megan Fox dùng lực bắt lấy Matthew tay, đi theo hắn bên cạnh, trước khi đi về triều Shia - LaBeouf phun ra một ngụm nước miếng.

Ra phòng nghỉ, Matthew bấm gọi Spielberg điện thoại, bên kia chuyển được sau đầu tiên là khách sáo hai câu, tiếp nói đơn giản dưới vừa sự tình, Spielberg vội vàng tỏ vẻ hắn sẽ tự mình chạy tới xử lý việc này, thỉnh cầu Matthew không cần tuyên dương đi ra ngoài.

Matthew cắt đứt điện thoại, hạ đến tầng một thời điểm, đến khi ngủ gật vị kia nhân viên bảo vệ, giống như con thỏ như vậy, bay nhanh hướng trên lầu phóng đi.

“Ta nhịn hắn rất lâu !” Megan Fox quay đầu nhìn nhân viên bảo vệ bóng dáng, oán hận nói,“May mắn hôm nay có ngươi, bằng không......”

Matthew cầm tay nàng,“Đừng nghĩ nhiều , gặp được loại này rác rưởi nhiều cẩn thận một điểm.”

Megan Fox phản thủ cầm lấy Matthew tay, nói,“Ngươi cứu ta, ta nên như thế nào cám ơn ngươi?”

Matthew kéo nàng ra Tiểu Lâu, gọi điện thoại khiến tài xế lái xe lại đây, sau đó đối Megan Fox nói,“Không cần khách khí.”

“Muốn hay không như vậy?” Megan Fox cố ý kiễng chân đến gần hắn bên tai, nhỏ giọng nói,“Ngươi không phải ước ta cùng ăn bữa tối sao? Không bằng đi ta chỗ đó, nếm thử tay nghề của ta?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 536: Thế Giới Chỉnh Hình Chi Đô

Trải qua một đêm thiết thân thể hội, Megan Fox tay nghề như thế nào, Matthew không phải rất rõ ràng, nhưng kia phương diện kỹ thuật không phải nói, đặc biệt là phối hợp thượng cực cụ lực sát thương dáng người, có thể mang cho nhân thật lớn hưởng thụ.

Vào lúc ban đêm, Matthew không có hồi Beverly Hills, thẳng đến sáng sớm hôm sau, mới đi ra Megan Fox thuê độc lập phòng ốc, cùng nàng cùng nhau đi Glendale DreamWorks tổng bộ, tiếp tục [ Transformers ] phối âm công tác.

Có lẽ là có qua một đêm xâm nhập trao đổi, Megan Fox ở trên xe nói không thiếu chuyện của nàng.

“David - Geffen khiếm qua ta người đại diện một cái nhân tình.” Nàng xem ngoài cửa sổ xe, đối bên cạnh Matthew nói,“Cho nên hắn đem ta đề cử đến [ Transformers ] kịch tổ.”

Matthew gật gật đầu, David - Geffen là DreamWorks ban sơ tam đại người sáng lập chi nhất.

Megan Fox còn nói thêm,“Từ ta tiến vào kịch tổ bắt đầu, Shia - LaBeouf liền vẫn ở gây rối ta.”

Matthew đáp một câu,“Shia - LaBeouf rất giống là một bị chiều hư hài tử.”

“Chiều hư hài tử?” Megan Fox thẳng lắc đầu,“Hắn căn bản không phải nam nhân, có mấy lần chạy đến của ta phòng nghỉ rình coi, này cũng không tính cái gì. Ta nghe trong kịch tổ nhân nói đến qua, hắn hít thuốc phiện sau, còn đối với ta vi phim quay chụp áp phích đánh phi cơ, dứt khoát......”

Nàng hai tay cắm vào tóc bên trong, nói,“Chỉ mong này bộ phim không có tục tập, như vậy liền không dùng đối mặt tên khốn kiếp này !”

“Đừng quên di động của ngươi.” Matthew nhắc nhở nói,“Ngươi tìm thích hợp cơ hội, mịt mờ nói cho Shia - LaBeouf ngươi trong tay có như vậy một phần này nọ, hắn phỏng chừng sẽ thu liễm rất nhiều.”

Megan Fox quay đầu nhìn về phía Matthew,“Đúng vậy ! ta có thể phóng tới trên hệ thống mạng, hoặc là bán cho TMZ......”

“Tin tưởng ta, Megan.” Matthew vỗ nhẹ nhẹ dưới tay nàng,“Thứ này lưu lại trong tay, mới chân chính hữu dụng, ngươi thả ra đi mà nói, Shia - LaBeouf nhiều lắm một đoạn thời gian nhận đến ảnh hưởng, đừng quên hắn mặt sau có Spielberg, muốn một lần nữa lên không phải việc khó, mà ngươi đâu?”

Megan Fox cũng không ngốc, lập tức hiểu được, nói,“Ta phỏng chừng hội đắc tội Spielberg cùng DreamWorks, liên đề cử ta đến kịch tổ David - Geffen, cũng sẽ rất khó chịu ta.”

Nàng gật gật đầu,“Này liền như là vũ khí hạt nhân, chủ yếu là dùng đến uy hiếp.”

Matthew cười cười,“Có thể nói như thế.”

Megan Fox dựa vào lại đây, nhẹ nhàng hôn hắn một ngụm,“Matthew, ngươi lại thông minh lại mê người, ta đều luyến tiếc khiến ngươi ly khai.”

Nữ nhân này giống như là hồ ly tinh, nhưng Matthew không thèm để ý, Megan Fox kỹ xảo biểu diễn cũng không cao minh.

Matthew không có tiếp Megan Fox mà nói, ngược lại hỏi,“Shia - LaBeouf hít thuốc phiện rất thường xuyên sao? Nhìn hắn hít thuốc phiện sau nói hưu nói vượn bộ dáng, không giống như là vừa tiếp xúc.”

“Sớm liền tại hấp.” Megan Fox rất thản nhiên nói,“Hắn cũng không tất cả đều là nói bậy, ta xác thật làm qua chỉnh hình giải phẫu.”

Nghe được Megan Fox mà nói, Matthew tuyệt không ngoài ý muốn, này tại Hollywood diễn viên, đặc biệt là nữ diễn viên trong, vốn là phổ biến tồn tại hiện tượng, tỷ như Scarlett Johansson liền nói với hắn qua, nàng chỉnh qua mũi cùng cằm.

“Beverly Hills?” Matthew hỏi.

Megan Fox thừa nhận,“Đúng vậy, tại Beverly Hills một nhà mỹ dung chỉnh hình trung tâm, tiêu hết ta sở hữu tích tụ.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, không có nói thêm gì.

Từng thời điểm, rất nhiều người đều cho rằng chỉnh dung kỹ thuật tối cường địa phương là nam bổng tử, kỳ thật không phải, muốn nói chỉnh dung kỹ thuật nơi nào tốt nhất, đương nhiên là Los Angeles Hollywood.

Xác thực điểm đến nói, là tọa lạc tại Beverly Hills phạm vi bên trong, chủ yếu vi Hollywood ngôi sao cung cấp chỉnh hình nghiệp vụ một ít cơ cấu.

Từ xa xa xem, Âu Mĩ giới giải trí cao quý lãnh diễm như vậy không có người nào hoài nghi bọn họ chỉnh dung, hơn nữa rất nhiều người còn cảm giác Âu Mĩ người đều thiên sinh lệ chất như thế nào cần chỉnh dung, thực ra Hollywood chỉnh dung có khối người, trong giới có câu truyền lưu độ cực kỳ rộng khắp mà nói “Everyone. In. Hollywood. had.a. nose.job”, cũng chính là “Tại Hollywood mỗi người đều chỉnh mũi”.

Beverly Hills tới gần Ronald đại đạo phồn hoa khu trên đường, có như vậy một khối bắt mắt biển quảng cáo: Một vị mĩ nữ tựa vào một chiếc Ferrari xe hơi bên cạnh, mĩ lệ khuôn mặt, đầy đặn bộ ngực, thon dài hai chân, này hoàn mỹ trình độ khiến rất nhiều tự cho mình siêu phàm ngôi sao cũng tim đập thình thịch.

Tranh vẽ bên cạnh lại có một câu quảng cáo từ -- Ferrari chế tạo hoàn mỹ ô tô, chúng ta chế tạo hoàn mỹ mĩ nữ.

Đây chính là Beverly Hills một nhà mỹ dung chỉnh hình phòng khám quảng cáo.

Beverly Hills ở bao nhiêu mĩ nữ? Đây là một bí mật. Beverly Hills chỉnh hình phòng khám chế tạo bao nhiêu mĩ nữ? Này càng là bí mật.

Los Angeles trừ Thiên Sứ chi thành biệt danh ngoại, còn xưng là thế giới chỉnh hình chi đô, trên thế giới bất cứ một địa phương yêu cầu chỉnh hình nhân thêm một khối nhi cũng không có nơi này nhiều.

Ở trong này, cho dù là trên thế giới xinh đẹp nhất tối khốc nhân cũng sẽ đối với chính mình dung mạo cảm thấy không yên tâm, bởi vì nơi này tuấn nam mĩ nữ thật sự nhiều lắm, diện mạo không nói có thể ở Hollywood phát ra mấu chốt tác dụng, nhưng có được một bộ hảo túi da càng dễ dàng thành công lại là công nhận .

Đối với kia vài chỉnh hình diễn viên, Matthew cũng rất lý giải, chung quy không phải mỗi người đều giống hắn như vậy, trời sinh liền có hảo tướng mạo a.

TMZ trang web bên trên, Elena - Boyar ở bạo liêu bản làm qua một lần thống kê, nghe nói Hollywood các ngôi sao một năm liền muốn tại chỉnh dung thượng tiêu 1 ức dollar.

Đương nhiên, như vậy Hollywood ngôi sao động được không nhiều, trên mặt chỉnh được nhiều nhất là mũi, tỷ như Blake Lively, Scarlett Johansson, Natalie - Portman, Jessica - Simpson, Julia - Roberts, Angelina - Jolie đợi đã (vân vân), đều động qua mũi, các nàng bản nhân cũng không kiêng kị nhắc tới này mấy.

Lại chính là lên tuổi nữ ngôi sao đánh Hyaluronan cùng Botox , Hollywood đống linh nữ thần bên trong, có chính là cương thi mặt.

Beverly Hills mỹ dung chỉnh hình cơ cấu đều là tương đối có thể tin cậy , bởi vì đầu tiên này một địa khu tiền thuê đều phi thường cao, nếu không có năng lực kiếm được tiền, như vậy liền không có biện pháp tại đây một địa khu ngốc đi xuống; Thứ hai, này một địa khu tiêu phí đều là ngôi sao, bọn họ không thèm để ý tiền, chỉ để ý có thể hay không làm tốt, nếu làm hỏng một lần, đồng dạng không có cách nào lại ở trong này sinh tồn đi xuống.

Bọn họ am hiểu nhất cũng là chóp mũi cùng cánh mũi điều chỉnh giải phẫu, thực ra xem xem đại bộ phận công nhận tương đối xinh đẹp Hollywood ngôi sao, không khó phát hiện đều có một Tiểu Xảo mà lại cao ngất mũi.

Nếu thoáng chú ý một chút, đặc biệt là lấy trước sau tác phẩm so sánh, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra giống Blake Lively, Scarlett Johansson, Natalie - Portman đẳng nữ tinh cánh mũi đều rõ ràng rút nhỏ.

Dùng kia vài chuyên nghiệp nhiếp ảnh phóng viên lời đến nói, có được một Tiểu Xảo mũi, mới dám không kiêng nể gì cười to.

Loại tình huống này không chỉ là Hollywood, phóng tới toàn bộ Âu Mĩ giới giải trí bên trong, Pháp quốc Sophie - Marceau, Italia Monica - Bellucci, Tây Ban Nha Penelope - Cruz đợi đã (vân vân), chẳng lẽ là sau này đều có được Tiểu Xảo mà lại cao ngất mũi.

Về phần Hyaluronan cùng Botox mấy thứ này, không đề cập tới cũng thế.

Vô luận nam nữ, vô luận ở đâu tuổi trẻ, đều tưởng có được hoàn mỹ chính mình, chỉnh dưới mũi hoặc là mặt khác cái gì, Matthew cảm giác đều rất bình thường, nhưng tự nhiên lão đi thực ra rất tốt , lộng trương cương thi mặt đi ra dọa người, thật sự rất đáng sợ.

Này liền đến mùa trao giải , mỗi năm mùa trao giải cũng là Beverly Hills chỉnh dung sinh ý tốt nhất thời điểm, nhất là tại Oscar trao giải điển lễ phía trước một tháng, các ngôi sao đều sẽ tranh tướng tiêu phí nhiều đạt hai mươi vạn dollar kim ngạch đến nhanh chóng “Sửa trị” Dáng người cùng dung mạo, để ở trên Oscar đại làm náo động.

So với Beverly Hills, nam bổng tử cái gì chỉ có thể nói là phù vân.

Benz xe hơi nhanh đến Glendale thời điểm, Matthew tiếp đến Spielberg trợ lý đánh tới điện thoại, Spielberg hôm nay tự mình đến DreamWorks tổng bộ làm công đại lâu.

“Hắn sẽ không theo ta tính sổ đi?” Megan Fox có điểm lo lắng.

Nàng sở dĩ vẫn chịu đựng Shia - LaBeouf, còn không phải bởi vì đối phương sau lưng đứng vị này siêu cấp cự đầu.

“Hẳn là sẽ không.” Matthew cùng Spielberg đánh qua nhiều lần giao tế,“Steven là phi thường lý trí nhân.”

Megan Fox gật đầu.

Matthew cầm tay nàng, nói,“Không cần lo lắng, Shia - LaBeouf chỉ là Spielberg giáo tử.”

Ô tô xuyên qua DreamWorks màu đỏ cổng vòm, rất nhanh đi tới văn phòng tiền, Matthew dẫn đầu xuống xe, đẳng Megan Fox lại đây sau, cùng nhau tiến vào văn phòng, đi lên thang máy đi tới ngày hôm qua kia gian chuyên nghiệp phòng phối âm.

Spielberg liền chờ ở trong này, đang theo Michael Bay trao đổi công tác tình huống, Shia - LaBeouf không còn ngày hôm qua kiêu ngạo cùng điên cuồng, im lặng đứng ở Spielberg bên cạnh, phảng phất là thụ ủy khuất hài tử như vậy.

Từ hắn hiện tại này phúc im lặng lại thành thật bộ dáng thượng, hoàn toàn nhìn không ra ngày hôm qua điên cuồng.

“Hải, Steven.” Matthew cùng Spielberg chào hỏi, căn bản không phản ứng Shia - LaBeouf, Spielberg hướng lên trên đẩy đẩy viên phiến ánh mắt, cười nói,“Đã lâu không gặp, Matthew.”

Hai người hàn huyên vài câu, Michael Bay làm thủ thế, khiến những người khác đều tạm thời rời đi.

Rất nhanh, gian phòng bên trong liền còn lại Matthew, Megan Fox, Michael Bay, Steven - Spielberg cùng Shia - LaBeouf năm người.

Spielberg đi thẳng vào vấn đề, nói,“Ta tới nơi này chủ yếu là ngày hôm qua sự, Shia vẫn là hài tử, đừng quá so đo.”

Matthew cười nói,“Không quan hệ.”

Dù sao ngày hôm qua chân chính xui xẻo người là Shia - LaBeouf, hắn cũng vui vẻ được bán cho Spielberg này mặt mũi.

Shia - LaBeouf đứng ở Spielberg bên cạnh, đầu vẫn buông xuống , tựa hồ nhận thức đến chính mình phạm sai lầm như vậy, nhưng hắn ánh mắt lại hướng thượng phiên , tràn ngập oán hận ánh mắt, thủy chung vây quanh Matthew đổi tới đổi lui.

“Khụ......”

Hắn thấp giọng ho khan một chút, ngực rất đau a, kia hai chân cơ hồ đem xương sườn đạp gãy.

“F@uck !”

Shia - LaBeouf trong lòng mắng chửi một câu, ánh mắt sắc bén giống như lợi kiếm.

Bên cạnh, Spielberg quay đầu đến, nói,“Shia, việc này ngươi làm không đúng, cấp Matthew giải thích.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 537: Megatron Cùng Sam Cùng Michaela

Cứ việc trong lòng một vạn không muốn, Shia - LaBeouf lại không cách nào vi phạm Spielberg mà nói, thoáng tiến lên một bước, đứng ở Matthew trước mặt.

“Xin lỗi.” Hắn thoạt nhìn phi thường có thành ý,“Ta vi ngày hôm qua sự hướng ngươi giải thích.”

Lời này thanh âm không cao cũng không tính thấp, Matthew nhẹ nhàng gật đầu, cũng không để ý Shia - LaBeouf chân tâm hay không, này thuần túy là xem Spielberg mặt mũi.

Shia - LaBeouf cúi đầu, tựa hồ đang sám hối, chỉ có sắc bén ánh mắt, phản ứng ra giờ phút này tâm tình.

Matthew mắt nhìn mặt sau Megan Fox, nói,“Có người so với ta càng đáng giá ngươi đi giải thích.”

Nghe nói như thế, Shia - LaBeouf lập tức nhìn về phía Megan Fox, này gợi cảm xinh đẹp nữ nhân, này hắn vẫn xem thường nữ nhân......

Rất rõ ràng, nữ nhân này ôm lấy Matthew - Horner thô chân, nếu không đoán sai mà nói, chỉ sợ bọn họ đã lăn qua sàng đan đi?

Đối mặt này vẫn tưởng thượng lại thượng bất thành nữ nhân, Shia - LaBeouf giải thích mà nói, trong lúc nhất thời căn bản nói không nên lời.

Spielberg nhìn về phía Shia - LaBeouf, cũng không có nói cái gì, nên nói tại đến khi trên đường đều nói qua.

Rốt cuộc, Shia - LaBeouf đứng đến Megan Fox trước mặt, cúi đầu nói,“Phi thường xin lỗi.”

“Hừ !” Megan Fox hừ lạnh một tiếng, thoáng nâng lên cằm, nói,“Ngày hôm qua sự liền tính .”

Việc này tại Matthew nơi này liền tính là qua, về phần Megan Fox cùng Shia - LaBeouf hậu tục sẽ như thế nào, theo bọn họ đi hảo.

“Michael, các ngươi trước bận rộn.” Spielberg rõ ràng còn có những chuyện khác,“Ta cùng Matthew đơn độc tán gẫu.”

Matthew hảo kỳ hỏi,“Có chuyện?”

Spielberg nâng kính mắt,“Trên công tác một điểm việc nhỏ.” Hắn thò tay ý bảo cửa phòng bên kia một chút,“Chúng ta đổi địa phương trò chuyện.”

“Hảo.” Matthew lên tiếng, cùng Spielberg ra phòng phối âm.

Nhìn thấy Matthew rời đi, Shia - LaBeouf ngắm một cái Megan Fox, trong đó oán hận dù là ai đều có thể nhìn ra được đến.

Nhưng đạo diễn Michael Bay liền ở nơi này, hắn cái gì cũng không thể làm.

Thừa dịp Michael Bay cùng phối âm sư trao đổi công tác, Shia - LaBeouf lặng lẽ đi đến Megan Fox bên cạnh.

“Đồ đê tiện !” Hắn thấp giọng mắng.

Megan Fox đề cao cảnh giác, nhìn về phía Shia - LaBeouf, lại cái gì cũng không có nói.

Shia - LaBeouf thấp giọng châm chọc nói,“Ngươi khiến Matthew - Horner thích đủ, cho nên hắn mới thay ngươi xuất đầu?”

“Đúng vậy, chúng ta tối hôm qua bận rộn cả một đêm.” Megan Fox nóng cháy đánh trả nói,“Ta xác thật khiến Matthew thích , bất quá hắn cũng cho ta rất thích.”

“Đồ đê tiện !” Shia - LaBeouf lại thấp giọng mắng chửi.

Megan Fox có di động ghi hình nơi tay, có vẻ đặc biệt có tin tưởng, cũng so trước đây bất cứ một lần đều phải bình tĩnh,“Xem ra ngươi không biết, ngày hôm qua ngươi hít thuốc phiện sau bộ dáng, liền phi thường điên cuồng, kêu gào muốn giết chết ta cùng Matthew kia vài, ta tất cả đều dùng điện thoại ghi hình vỗ xuống.”

Shia - LaBeouf lập tức ngây dại.

“Không tưởng của ngươi trò hề đăng báo, hoặc là đi lên TMZ,” Megan Fox học vừa Matthew bình tĩnh bộ dáng, nói,“Liền ngoan ngoãn ngậm miệng ! ở trước mặt ta thành thật một điểm !”

“Ngươi......” Shia - LaBeouf chỉ Megan Fox,“Ngươi rất ti bỉ vô sỉ !”

Megan Fox khơi mào nồng đậm lông mi,“So ngươi kém xa. Shia - LaBeouf, về sau trừ công tác, mặt khác thời gian đều không muốn ở trước mặt ta xuất hiện ! bằng không ta không cam đoan video hay không sẽ tiết ra ngoài.”

Shia - LaBeouf vẫn là hai mươi tuổi trẻ tuổi nhân, dám như thế làm bừa, vừa đến là qua lại sinh hoạt thói quen quán tính cho phép, thứ hai chính là sau lưng có dựa vào.

Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, ngày hôm qua Megan Fox giống như thật có lấy di động quay chụp......

“Hảo ! ngươi rất tốt !” Shia - LaBeouf ném lại một câu, đầu cũng sẽ không đi mất .

“Rác rưởi !” Megan Fox đối với Shia - LaBeouf phía sau lưng hừ lạnh một câu.

Nếu không phải có Spielberg làm giáo phụ, kịch tổ ai sẽ khoan nhượng Shia - LaBeouf người như thế?

Có đồn đãi nói Shia - LaBeouf là Spielberg tư sinh tử, Matthew cũng nghe đến qua, lại biết này cùng Van Diesel cùng Spielberg đồn đãi như vậy, đều là bịa đặt đi ra .

Ngồi ở một gian phòng khách bên trong, hắn hảo kỳ hỏi Spielberg,“Steven, ngươi tìm ta có chuyện gì?”

“Đoạn thời gian trước, ngươi tao ngộ rất nhiều chỉ trích.” Spielberg mà nói có chút kỳ quái,“Bị Spike Lee đám người vu hãm, may mà cuối cùng làm sáng tỏ , chân chính có vấn đề người là Spike Lee.”

Matthew không biết Spielberg đột nhiên đề này đó để làm gì, cẩn thận nói,“Ta cũng không nghĩ tới, bởi vì một điểm cá nhân ân oán, Spike Lee thế nhưng thiết cục hãm hại ta.”

Spielberg cười cười, nói,“Spike Lee cái loại này nhân, ta cùng ta người chung quanh đều rất đáng ghét, nghe nói rất nhiều điện ảnh công ty đều đem hắn xếp vào hợp tác sổ đen...... Ân, DreamWorks về sau sẽ không theo Spike Lee có bất cứ hợp tác.”

Lời này khiến Matthew càng cảm thấy được mạc danh kỳ diệu, Spielberg luận cùng địa vị cùng tài lực, không thể nghi ngờ đều xa xa ở trên hắn, đột nhiên nói này mấy, sau lưng khẳng định có mục đích .

Hắn cùng Spielberg luôn luôn đều không là bằng hữu.

Matthew đối với điểm này nhìn xem rất rõ ràng, Spielberg cũng không đem hắn đương qua bằng hữu.

Ngắn ngủi trong nháy mắt, Matthew liền đánh mười hai vạn phần tinh thần, cảnh giác Spielberg sau lưng che dấu chân thật mục đích .

Spielberg buông xuống máy quay phim, nhưng liền là một chân chính thương nhân.

“Cám ơn.” Matthew vẫn là rất cẩn thận,“Giống Spike Lee người như thế, nên trục xuất Hollywood.”

Spielberg nhẹ nhàng gật đầu,“Hắn đãi không lâu .” Hắn bỗng nhiên ngược lại nói,“Lúc ấy còn có một vài người, nhận đến Spike Lee mê hoặc, nói một ít cùng ngươi có liên quan , lại rất không thỏa đáng mà nói......”

Nghe đến đó, Matthew dần dần nhận ra vài thứ, nghe nói Van Diesel cùng Spielberg quan hệ vẫn đều phi thường tốt, Van Diesel tuy rằng mấy năm gần đây phát triển không tính rất thuận, nhưng cũng là nhị tuyến minh tinh điện ảnh, có thể có hôm nay địa vị, cùng Spielberg không phải không có quan hệ.

Quả nhiên, theo sau Spielberg liền nói,“Van Diesel nói một ít không nên nói lời nói, hắn người này có thời điểm quá xúc động, Matthew ngươi đừng để ở trong lòng.”

Đây là có chuyện gì? Như thế nào nghe đều như là lão tử tại giúp nhi tử biện hộ cho a......

Matthew chuyên môn hỏi qua tin tức phi thường linh thông Helen - Hermann, Helen Hermann minh xác nói cho hắn, Van Diesel không phải Spielberg tư sinh tử.

Nhưng Spielberg mà nói, khiến hắn có điểm mơ hồ.

“Một điểm việc nhỏ mà thôi.” Matthew thuận miệng đáp một câu.

Spielberg cười cười,“Ngươi không buông trong lòng liền hảo.”

Hắn nghe rất nhiều người nói lên qua, Matthew - Horner này nhân rất không đơn giản, Van Diesel không có việc gì đi trêu chọc hắn, kia khỏa đầu trọc khẳng định có tật xấu.

Matthew nhìn nhìn Spielberg, chỉ cần lấy đến [ Fast and Furious ] hệ liệt, Van Diesel rất khó lại đạt tới từng độ cao.

Đương nhiên, nếu có phi thường thích hợp cơ hội xuất thủ, hắn cũng sẽ không buông tay đạp chết Van Diesel.

“Thời gian cũng không sớm.” Matthew từ trên sô pha đứng lên, đối Spielberg nói,“Steven, không mặt khác sự mà nói, ta đi công tác.”

Spielberg gật gật đầu,“Ta đây liền không quấy rầy ngươi .”

Matthew ra phòng khách, trở lại phòng phối âm trung, cùng Michael Bay trao đổi vài câu, gia nhập đến phối âm công tác trong.

Một ngày công tác tương đương thuận lợi, Shia - LaBeouf không có làm trạng huống, bất quá Matthew có mấy lần nhận thấy được, Shia - LaBeouf nhìn về phía hắn trong ánh mắt, rõ ràng mang theo không tốt.

Nếu việc này như vậy quá khứ, hắn coi như không biết Shia - LaBeouf, nếu là Shia - LaBeouf tưởng đối phó hắn, hắn đồng dạng sẽ không nương tay.

Này giới, nếu như bị nhân khi dễ đến trên đầu còn không đánh trả, lập tức sẽ có càng nhiều nhân muốn kỵ đến ngươi trên đầu.

“Hôm nay rất thuận lợi a.” Megan Fox lên Matthew ô tô, hỏi,“Ngươi đi nơi nào?”

Matthew ý bảo tài xế lái xe, nói,“Trước đưa ngươi trở về.”

Chờ hắn thăng lên tấm chắn, Megan Fox hỏi,“Đêm nay lại nếm thử tay nghề của ta?”

Matthew quay đầu nhìn về phía kia hai phiến đầy đặn môi, nói,“Có phải hay không có trò mới?”

Megan Fox hạ giọng,“Ta thiết kế một kịch tình, Megatron bắt lấy Michaela, vì ép hỏi hỏa chủng nguyên tung tích, dùng hết các loại thủ đoạn lăng nhục Michaela.”

Matthew lập tức đến hứng trí,“Ta thích này kịch bản, mai...... Không, Michaela.”

“Megatron !” Megan Fox đột nhiên thay một bộ hiên ngang lẫm liệt biểu tình,“Ngươi cứ việc đến đi, có thủ đoạn cứ việc dùng đi, ta không sợ ngươi ! đánh chết ta cũng không nói.”

“Ha ha......” Matthew phát ra phóng đãng tiếng cười,“Ta sẽ không đánh chết ngươi, ta chỉ sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.”

Benz xe hơi đi đến Michaela thuê phòng ốc tiền, Megatron thoải mái chế phục Michaela, khiêng Michaela tiến vào phòng ở, bắt đầu một hồi nghiêm hình tra tấn ép hỏi.

Theo sau trong vài ngày, Matthew mỗi ngày đều đúng hạn đi DreamWorks điện ảnh công ty, tiến hành Megatron phối âm công tác, tan tầm sau liền đến Megan Fox chỗ đó qua đêm, Megan Fox cũng do một vị diễn viên thành công biến thân vi biên kịch, chuyên môn từ kịch tổ đạo cụ bộ môn lộng mấy cái Transformers nhân vật mặt nạ trở về, kế Megatron lăng nhục Michaela sau, lại tỉ mỉ thiết kế Megatron cùng Optimus Prime tương ái tương sát, Megatron lực áp ong bắp cày, Megatron cùng vỏ thép không thể không nói cố sự đợi đã (vân vân)......

Tóm lại, đây là một đoạn sẽ khiến Matthew phi thường hoài niệm sinh hoạt.

Theo Megatron phối âm công tác hoàn thành, Matthew cũng từ loại này sinh hoạt trung thoát ly đi ra, về tới tiếp cận một tuần không có hồi qua Horner trang viên, Megan Fox xác thật là phi thường hấp dẫn nhân hồ ly tinh.

Sinh hoạt một lần nữa trở lại quỹ đạo, Matthew cũng trở về I Am Legend trường quay, tiếp tục quay chụp Robert - Neville vai diễn, trải qua năm ngày cố gắng sau, thuận lợi hoàn thành đại bộ phận màn ảnh, còn thừa màn ảnh muốn tới tân niên sau lại quay chụp.

Này mấy tạm thời phóng tới một bên, bởi vì tại đây một cuối tuần,2006 năm duy mật niên độ đại tú sắp tại Kodak rạp hát trình diễn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 538: Người Dũng Cảm

Mười hai tháng trung Los Angeles đầu đường đã có lễ Giáng Sinh không khí, Giáng Sinh thương nghiệp Hoàng Kim kỳ dĩ nhiên kéo ra đại mạc, Thương gia phân phân bày ra các loại Giáng Sinh trang sức, tựa như Bắc Mĩ rất nhiều thương nghiệp công ty như vậy, Victoria bí mật cũng đem nhà mình mỗi năm độ trọng yếu nhất một lần quảng cáo hoạt động, đặt ở lễ Giáng Sinh sắp xảy ra thời khắc.

Sắc trời vừa tối, Matthew liền ngồi xe chạy tới Kodak rạp hát, rạp hát tiền sớm xếp lên hai điều trường long, trường long trung gian hỗn loạn một khỏa cự đại cây thông Noel, trên cây ngũ quang thập sắc lóng lánh “Victoria bí mật” Nghê Hồng hết sức dễ khiến người khác chú ý.

Tuy rằng không có cao nhất thời trang phẩm bài cách điệu, nhưng Victoria bí mật lại có cao nhất phẩm bài phô trương, chẳng sợ bình thường nhất một tấm vé vào cửa cũng cao tới mấy ngàn dollar, mua được loại này phiếu nhân, chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng vào sân.

Giống Matthew loại này hàng đầu khách quý phiếu, tài năng trực tiếp đi khách quý thông đạo.

Xuống xe, lập tức có phóng viên vây lại đây chụp ảnh, Matthew không đáp lại bất cứ vấn đề hứng thú, tại bảo tiêu mở đường dưới, trực tiếp thông qua khách quý thông đạo tiến vào Kodak rạp hát.

Rạp hát đại sảnh, sớm cải tạo thành T hình vũ đài, Matthew chung quanh nhìn một chốc, tìm đến sớm tới được David - Ellison, không nhanh không chậm đi qua.

“Hải, Matthew.” David - Ellison cũng thấy được hắn.

Matthew ngồi ở David - Ellison bên cạnh, trước nhìn nhìn cách đó không xa T hình đài, nơi này góc độ vừa lúc, có thể nói là Hoàng Kim vị trí.

Tiếp, hắn hỏi David - Ellison,“Ngươi sớm liền đến?”

David - Ellison hồi đáp,“Bốn mươi phút trước liền đến .” Hắn không phải không có tiếc nuối nói,“Đáng tiếc ngươi tới chậm, bằng không có thể cùng đi hậu trường xem xem.”

“Ngươi đi hậu trường ?” Matthew bởi vì lâm thời có chuyện trì hoãn một hồi,“Có hay không nhìn thấy rất nhiều trần trụi người mẫu?”

David - Ellison xòe tay,“Ngươi cảm giác khả năng sao?”

Matthew cười cười,“Duy mật hậu trường hoàn cho người xem mở ra a?”

“Ân.” David - Ellison gật gật đầu,“Liền mười phút, nhìn thấy đều là các người mẫu hoá trang, không có cái gì thực chất tính nội dung.”

Hai người hôm nay lại đây, mục đích rất minh xác, bởi vậy Matthew hạ giọng hỏi,“Ngươi có mục tiêu sao?”

David - Ellison mắt nhìn trống rỗng T hình đài, nói thẳng,“Đại khái có một, còn muốn chờ một lát đại tú khi lại xem xem.” Hắn cố ý nói,“Matthew, ngươi không cần cùng ta giành !”

Trừ càng có tiền, hắn cảm giác chính mình đối với này những tại danh lợi trên sân lăn lộn nữ nhân, cũng không so Matthew càng có lực hấp dẫn.

Matthew cố ý hỏi,“Sẽ không là Heidi Klum đi?”

David - Ellison nhanh chóng lắc đầu,“Nàng quá già.” Hắn thần bí hề hề nói,“Một tên là Rosie - Huntington - Whiteley tiểu người mẫu, còn không đến hai mươi tuổi.”

Tên này có điểm quen tai, tựa hồ ở nơi nào nghe được qua? Matthew suy nghĩ một hồi, không có bất cứ ấn tượng, nói,“Ta sẽ không theo ngươi thưởng.”

Như là hắn cùng David - Ellison căn bản không che giấu chính mình đến xem Victoria's Secret Show mục tiêu, này cùng lúc nào thượng cùng nghệ thuật không có nửa mao tiền quan hệ, bọn họ lại đây vì chính là tham gia Victoria's Secret Show các nữ model.

Ai đều biết Victoria's Secret Show là trường tỉ mỉ kế hoạch marketing, nhưng các nam nhân đều trăm xem không chán ghét.

Giống Matthew cùng David - Ellison lấy đến tay loại này phiếu, giá vé vượt qua ba vạn dollar, có thể ngồi ở đầu ba hàng vị trí, tú tiền có thể đi hậu trường tham quan, tú sau có thể tham gia sở hữu VS Thiên Sứ đều sẽ xuất trướng party.

Như vậy cao giá vé có thể hấp dẫn nam nhân nguyên nhân là cái gì?

Có lẽ có nhân sẽ nói vì nghệ thuật, đến cảm thụ thời trang khí tức, nhưng Matthew luôn luôn đều không không dám nói, hắn là vì các siêu mẫu.

Từ Adriana - Lima trên người, Matthew cảm nhận được siêu mẫu xa so tuyệt đại đa số Hollywood nữ diễn viên càng tốt dáng người, càng xuất sắc thể lực cùng càng phóng được ra sinh hoạt cá nhân.

Victoria's Secret Show là một hồi dục vọng phóng thích cùng nhân tính cuồng hoan, duy mật phẩm bài văn hóa cũng không chút nào không dám nói điểm này, nó marketing tinh túy chính là lấy “Tình dục” danh nghĩa, sáng tạo ra tiêu thụ giả cảm động, kích động cùng khó có thể quên cảm thụ.

“Đại chân dài, mật đào mông, thân hình như rắn nước” Thành VS Thiên Sứ cá nhân hình tượng chú giải, mà Victoria's Secret Show chính là cấp trên thế giới xinh đẹp nhất nhục thể đáp đài, khiến ẩn tính tố cầu không lại xấu hổ, khiến mọi người thoải mái xem, hoạt sắc sinh hương, nhạc mà không dâm.

“Ngươi có mục tiêu sao?” David - Ellison lúc này hỏi.

Matthew lắc lắc đầu,“Tạm thời còn không có.” Hắn cũng thói quen loại này trực lai trực vãng nói chuyện phương thức,“Nguyên bản ta cảm giác Gisele - Bündchen không sai, nhưng ta tại Italia Milan gặp qua nàng .”

David - Ellison trừng lớn ánh mắt,“Ngươi đắc thủ .”

Matthew hơi hơi nhún vai,“Một hồi ta xem trúng mục tiêu, ngươi cũng không muốn cùng ta giành.”

Giống David - Ellison người như thế, chỉ cần báo ra thân phận, phỏng chừng VS Thiên Sứ nhóm sẽ tập thể điên cuồng.

So với diễn viên, các người mẫu có thể nói là thuần túy ăn thanh xuân cơm, đại bộ phận cao nhất người mẫu cuối cùng mục đích , thực ra đều là tìm kẻ có tiền gả đi, David - Ellison loại này phú nhị đại tuyệt đối là thủ tuyển, tiếp theo là Hollywood đại minh tinh hoặc là thu nhập cực cao thể dục ngôi sao.

Cho nên, tại rất nhiều giới thời trang trên party, thường xuyên có thể nhìn thấy các nữ model tích cực phóng ra, tìm kiếm thích hợp con mồi.

Đương nhiên, muốn đem nữ model lấy về nhà, tất yếu có một khỏa đại trái tim, có lẽ Matthew người như thế vĩnh viễn đều không thể lý giải, chung quy hắn không phải thuần túy Tây phương nam nhân.

Vào sân người càng lúc càng nhiều, Kodak rạp hát đều nhanh ngồi đầy , Matthew nơi nơi nhìn nhìn, phát hiện không thiếu quen thuộc gương mặt, Leonardo - DiCaprio, Jason Statham, Mark - Wahlberg, Ben Affleck đợi đã (vân vân).

Ánh mắt từ xa xa thu hồi đến thời điểm, hắn vừa lúc nhìn thấy một sáng sủa đầu trọc đi lên đi thông hắn này một bài thông đạo.

Cùng lúc đó, đầu trọc cũng nhìn về hắn, ánh mắt hai người ở không trung gặp nhau, Matthew ngược lại là rất bình tĩnh, cái kia đầu trọc lại trên khóe miệng phiết, lộ ra vài phần khinh thường tươi cười.

Sau đó, hắn đi nhanh tới.

Matthew nhướn mày, vài năm không thấy, Van Diesel vẫn là cái loại này lão tử vũ trụ đệ nhất cuồng huyễn khốc duệ điếu tạc thiên bộ dáng.

Này một bài còn không rất nhiều chỗ ngồi, nhưng Van Diesel xem đều không xem kia vài chỗ ngồi, trực tiếp đi đến Matthew bên tay trái không trên vị trí, khí phái mười phần ngồi xuống.

Matthew con mắt đều không xem Van Diesel, vẫn là tiểu diễn viên thời điểm, hắn liền dám cùng này đầu trọc ngay mặt cứng rắn giang, lại càng không cần nói hiện tại .

Van Diesel ngồi ở chỗ này, vốn chính là bởi vì Matthew, ngồi xuống sau, trực tiếp ồm ồm nói,“Matthew - Horner !”

“Có chuyện?” Matthew cố ý dùng ánh mắt dư quang liếc hắn một chút.

Van Diesel rất có lão đại khí thế,“Đừng tưởng rằng ngươi âm thầm tính toán Spike Lee, liền không có nhân biết.”

Hai ngày trước vừa mới cùng Spielberg trò chuyện qua, Matthew thật sự lười phản ứng hắn, chung quy hắn cùng David - Ellison đã tại vận tác [ Fast and Furious ] hệ liệt .

Nhưng Van Diesel loại này toàn vũ trụ lão tử đệ nhất nhân, lại không có loại này giác ngộ, quay đầu nhìn chằm chằm Matthew,“Ngươi là người tốt còn là người xấu, ta liếc nhìn liền có thể nhìn ra đến.”

Matthew không khỏi cười, nói thẳng,“Ta đương nhiên là người xấu, cho nên ngươi tốt nhất ly ta xa một chút.” Hắn cố ý dùng khinh thường ánh mắt từ Van Diesel trên mặt đảo qua,“Giống ta loại này người xấu, thật sẽ đánh nhân.”

David - Ellison nghe được hai người mà nói, trước nhìn nhìn Van Diesel, lại nhìn nhìn Matthew, vì lấy xuống [ Fast and Furious ] hệ liệt bản quyền, hắn xem qua đã phát hành ba bộ khúc, lập tức nhận ra Van Diesel, tiếp nhớ tới đoạn thời gian trước chỉ trích chỉ trích Matthew nhân trung cũng có hắn.

Hắn cố ý hỏi Matthew,“Nơi nào đến ngu xuẩn?”

Van Diesel quay đầu nhìn về phía David - Ellison, nhìn thấy là gầy yếu xa lạ gương mặt, ồm ồm quát lớn nói,“Tiểu tử, nhắm lại của ngươi thối miệng !”

Mặc kệ nói như thế nào, David - Ellison đều là giúp mình, Matthew lập tức nói tiếp,“Đầu trọc, nói chuyện tốt nhất khách khí một điểm.”

David - Ellison làm sao có khả năng sợ hãi người như thế, nói,“Ngươi là một dũng cảm nhân !”

Van Diesel còn tưởng rằng David - Ellison chịu thua , không khỏi ngẩng đầu lên, đem cuồng huyễn khốc duệ điếu tạc thiên khí thế phóng thích đến cực điểm.

“Bộ dạng giống ngươi như vậy trời sụp đất nứt nhân.” Đại khái là tại Hollywood hỗn được thời gian dài, David - Ellison cũng học xong không thiếu châm chọc nhân mà nói,“Sống thật sự rất dũng cảm.”

“Phốc --”

Nghe nói như thế, Matthew nhịn không được nở nụ cười.

“Ngươi......”

Van Diesel đằng đứng lên, vừa định nâng lên một bàn tay, cấp cái kia gầy yếu xấu xa gia hỏa một điểm nhan sắc xem xem, nháy mắt cảm giác có một chỉ kìm sắt bàn thô ráp cứng rắn đại thủ bắt được chính mình cổ tay (thủ đoạn).

“Đây là văn minh trường hợp.” Matthew người như thế, hướng đến chỉ có thể chính mình phóng hỏa, không cho đối thủ đốt đèn, bắt lấy Van Diesel tay kia đột nhiên phát lực,“Ngươi tốt nhất văn minh một điểm.”

David - Ellison kiến thức qua Matthew thân thủ, cho nên căn bản không sợ hãi.

“Ngươi......”

Van Diesel mà nói còn chưa xuất khẩu, liền bởi vì trên cổ tay truyền đến đau nhức, kẹt ở bên trong cổ họng.

Bất quá ngắn ngủi một hai giây thời gian, hắn sắc mặt đỏ bừng, trên trán chảy ra một tầng dày đặc mồ hôi, chỉ cảm thấy xương cổ tay đoạn như vậy.

Chung quanh có người chú ý tới bên này, Matthew buông tay ra, bình tĩnh nói,“Nếu ngươi muốn động thủ, có thể. Một hồi catwalk kết thúc, chúng ta tìm một chỗ, một chọi một một mình đấu.”

Van Diesel nhìn về phía cổ tay (thủ đoạn), toàn bộ cánh tay đều tại không tự giác run rẩy.

“Không có can đảm liền cách nơi này xa một chút !” Matthew lạnh lùng nói.

Van Diesel cố nén đau đớn, băng lãnh ánh mắt trước sau từ David - Ellison cùng Matthew trên mặt đảo qua, cái loại này cuồng huyễn khốc duệ điếu tạc thiên khí thế tựa hồ càng sung túc , đối với Matthew bên này lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó...... Nhanh chóng xoay người rời khỏi.

David - Ellison nhìn Van Diesel bóng dáng,“Người này vênh váo hống hống, giống như ai đều xem thường.”

Matthew bỗng nhiên trong lòng vừa động, cố ý nói,“Ta cảm giác hắn lại đây là cố ý , ta nghe người ta nói lên qua, Van Diesel cố ý khiến Universal ảnh nghiệp trọng khải [ Fast and Furious ] hệ liệt.” Hắn lại bỏ thêm một câu,“Tin tức nơi phát ra không hẳn chuẩn xác, chỉ là tiểu đạo tin tức.”

“Liền nhìn hắn này phúc bộ dạng xin lỗi địa cầu bộ dáng.” David - Ellison tựa hồ đối Van Diesel rất có thành kiến,“Ta cũng muốn từ giữa chen một chân.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 539: Kerr

Kodak rạp hát trung âm nhạc vang lên, quá khứ mười năm duy mật cột trụ đại tỷ đại Heidi - Klum làm người chủ trì dẫn đầu lên đài, theo sau cả show lấy Justin Timberlake có nồng đậm hip hop phong cách [Sexy.back] mở màn, cũng vì này trường đại tú định hạ hip hop cùng khêu gợi nhạc dạo.

Matthew vừa nghe David - Ellison đề cập qua, catwalk phân trường chủ đề trình tự vi kim chúc, phục cổ, hàng không lady, ngọt ngào nữ hài, Scotland cùng rất có dấu hiệu tính hàng thế Thiên Sứ.

Victoria bí mật tổng có thể đem phổ thông nguyên tố biến tính cảm, cho dù là cùng gợi cảm tối dính không lên biên Scotland ô vuông. Làm đại tú dấu hiệu tính hàng thế Thiên Sứ, đương nhiên lấy thánh ca làm bối cảnh âm nhạc, lại lấy một kiện giá trị sáu trăm vạn dollar bra xung phong. Thượng Đế nếu thật sự có thể hàng xuống xuyên như thế bra Thiên Sứ, kia nàng thật sự nên là nữ hài .

Đương nhiên, siêu cấp bra nổi bật hoàn toàn bị người đoạt đi.

Karolína Kurková xuất trướng thời điểm, có lẽ là giày mang xảy ra vấn đề, vừa từ sau đài đi lên T hình đài, một chỉ giày cao gót liền rớt, nhưng KK biểu hiện ra cực cao chuyên nghiệp cùng thai bộ tiêu chuẩn, tựa hồ điểm ấy việc nhỏ không đáng kể chút nào, nàng trực tiếp một cước đem hài ném đi, mặt không đổi sắc khập khiễng catwalk, còn đi được tứ bình bát ổn, khí thế mười phần.

Đây là đại tú lưu cho Matthew ấn tượng sâu nhất ba trường hợp.

Mặt khác hai, này một là Adriana - Lima lần đầu tiên lên sân thời điểm liền thấy được hắn, từ hắn bên này đi qua thời điểm, cố ý hướng bên này ném một hôn gió.

Thứ hai còn lại là người mẫu bản thân .

Một phi thường tuổi trẻ nữ model, cùng truyền thống nữ model cường tráng mặt bộ đường cong bất đồng, nàng mặt tròn, viên mũi, viên miệng, không phải Âu Mĩ cái loại này thẩm mỹ dưới có thể hỏa lên người mẫu, nhưng này mấy thêm vào cùng một chỗ, khiến nàng biến thành mọc ra ngọt ngào khuôn mặt cùng khả ái má lúm mĩ nữ.

“Uy, Matthew.”

Catwalk đến cuối cùng, David - Ellison lại nhắc nhở Matthew,“Ta quyết định , chính là Rosie - Huntington - Whiteley, ngươi đừng cùng ta giành a.”

Matthew không khỏi lắc lắc đầu,“Ngươi yên tâm, nàng không phù hợp của ta thẩm mỹ.”

David - Ellison hỏi,“Ngươi có mục tiêu?”

“Hai.” Matthew vươn ra hai căn đầu ngón tay, nói,“Karolína Kurková cùng kia mặt non choẹt.”

David - Ellison khinh thường nói,“Ngươi có thể thu phục hai?”

Matthew nhún nhún vai,“Cái này gọi là nhiều làm bị tuyển.”

Thẳng thắn giảng, có thể đi đến VS Thiên Sứ một bước này siêu mẫu, cũng có nhất định thân phận cùng địa vị, hắn không xác định có thể móc đến Karolína Kurková, chung quy đối phương có thể xem như đương kim cao nhất người mẫu chi nhất .

Cho nên, cái kia mặt non choẹt càng thêm hiện thực, nàng ngay cả cánh đều không có, rõ ràng không phải duy mật ký ước người mẫu, cũng không tại đương kim tên tuổi tương đối vang người mẫu trong.

Đại tú hạ màn, sở hữu tham dự catwalk người mẫu tất cả đều đi lên vũ đài, giống như Matthew tưởng như vậy, cái kia mặt non choẹt người mẫu đứng ở tương đối sang bên vị trí, hẳn là duy mật ngoại sính catwalk người mẫu.

Thủy triều như vậy nhiệt liệt tiếng vỗ tay trung, trận này Victoria's Secret fashion show tuyên cáo kết thúc.

Cứ việc duy mật nội y bị thụ lên án, tỷ như không phải thuần miên tài chất, quá mức theo đuổi gợi cảm cùng bại lộ, mà bỏ qua trọng yếu nhất thoải mái độ đợi đã (vân vân), nhưng liền thị trường mà nói, duy mật nội y tựa hồ sớm đã vượt qua các nàng nguyên bản tồn tại ý nghĩa, mà trở thành cấu trúc một hồi to lớn mà lộng lẫy đồng thoại ý cảnh nguyên tố, mỗi năm một lần Victoria's Secret fashion show cũng tựa hồ siêu việt một hồi tú lý giải, mà càng như là vừa lên tiếng thế hạo đại Broadway vũ đài kịch.

Từ này góc độ xem mà nói, tại đây thần thoại trên vũ đài diễn xuất cũng đều không phải phàm nhân, có thể vinh đăng nên tú T hình đài người mẫu đều là ở thế giới phạm vi bên trong cẩn thận chọn lựa đứng đầu nhân vật, mỗi một đều là sáng rọi rạng rỡ, hấp dẫn nhãn cầu gợi cảm vưu vật.

“Đi thôi......” Matthew dẫn đầu đứng lên, tiếp đón David - Ellison,“Chúng ta đi khách sạn.”

Duy mật tú sau party đặt ở Beverly Hills Hilton khách sạn, chỗ đó cự ly Kodak rạp hát cũng không tính xa.

Hậu trường, Miranda Kerr tham gia qua chụp ảnh chung sau, cũng không quản có rất nhiều nam tính công tác nhân viên ở đây, tựa như vừa đại tú khi thay quần áo như vậy, thoải mái cởi hảo xem không tốt dùng duy mật nội y, đổi về chính mình quần áo.

Rất nhiều người mẫu đã lục tục đi ra ngoài , đại bộ phận người đều sẽ đuổi đi Beverly Hills Hilton khách sạn, tham gia tú sau party.

Nàng đồng dạng cũng chuẩn bị đi tham gia.

Miranda Kerr nhanh chóng thu thập hảo chính mình vật phẩm, cõng một ba lô hướng bên ngoài đi, đây không phải phía trước tuyên truyền cùng quan hệ xã hội tú, nàng cùng VS Thiên Sứ không phải một cấp bậc, kia vài đại danh đỉnh đỉnh các người mẫu không có nhân phản ứng nàng, về phần kia vài nhận duy mật ngoại sính mà đến người mẫu, từ ban đầu đến hiện tại, trừ công tác cần, lẫn nhau rất ít trao đổi.

Đại bộ phận ngoại sính người mẫu, đều tại tranh thủ một phần VS Thiên Sứ hiệp ước, duy mật mỗi năm tân ký xuống người mẫu số lượng phi thường thiếu.

Rất nhiều thời điểm, đều là có nhân rời đi VS Thiên Sứ, mới có tân nhân gia nhập.

Hôm nay, giới mộ điệu cơ hồ công nhận, đối với phi nhất tuyến người mẫu đến nói, VS Thiên Sứ là nhanh nhất khai hỏa danh hào bình đài chi nhất.

Nhưng muốn lấy đến một phần hiệp ước phi thường khó, đến các nàng giai đoạn này, thực ra bản thân chuyên nghiệp tố dưỡng cùng dáng người linh tinh khác biệt căn bản không lớn, ai có thể cấp duy mật mang đến càng lớn lực ảnh hưởng mới là mấu chốt.

“Thay lời khác đến nói......”

Khai hướng Beverly Hills Hilton khách sạn trên xe, Miranda Kerr người đại diện đối với nàng nói,“Danh khí tương khởi đến rất lớn tác dụng.”

Miranda Kerr từ mười ba tuổi liền xuất đạo đương người mẫu, cố gắng dốc sức làm mười năm, mới rốt cuộc chân chính tại giới thời trang nội có chút danh khí, thắng được một vài người chú ý, phi thường rõ ràng này giới không có cái gọi là bộ dạng xinh đẹp hoặc là yêu cười liền sẽ vận khí rất tốt.

Muốn hướng lên trên tiến thêm một bước, liền ý nghĩa muốn theo một đám điều kiện cùng nàng không sai biệt lắm người mẫu trong trổ hết tài năng.

“Ta muốn trở thành cao nhất siêu mẫu.” Miranda Kerr lúc này nói.

Vị kia đến từ New York NEXT người mẫu trù tính công ty người đại diện nói,“Hai tháng trước, Gisele - Bündchen chính thức cự tuyệt Victoria bí mật khai ra tân hiệp ước, duy mật đến hiện tại còn không có bổ tiến tân người mẫu, ta chuyên môn điều tra qua, duy mật đang tại nhằm vào rất nhiều người tuyển làm đánh giá, phỏng chừng tương lai hai tháng bên trong sẽ làm ra quyết đoán.”

Miranda Kerr cũng không giống ngoại tại biểu hiện như vậy ngọt ngào ôn nhu,“Ta trúng tuyển khả năng tính lớn bao nhiêu?”

“Ngươi tại duy mật tốp đầu tiên thứ hậu tuyển nhân trong.” Người đại diện rất trực tiếp nói,“Nhưng so sánh người khác, ngươi không có ưu thế tuyệt đối.”

“Ta muốn này phân hiệp ước !” Miranda Kerr vẫn cảm giác, này một đường từ Australia xông vào New York giới thời trang, thực ra chính là một quá trình chiến đấu, nàng không chỉ là người mẫu, vẫn là nữ chiến sĩ. Nàng quay đầu nhìn người đại diện,“Ta muốn làm như thế nào, mới có thể khiến duy mật người lựa chọn ta?”

Người đại diện nghe hiểu được lời này ý tứ, chậm rãi lắc đầu,“Vô dụng.”

Miranda Kerr mặt non choẹt thoạt nhìn tổng như là treo ngọt ngào tươi cười, nhưng trường kỳ người mẫu kiếp sống tôi luyện đi ra tính cách, lại cùng ngọt ngào bề ngoài có cự đại tương phản, ngữ khí có điểm cứng ngắc hỏi,“Đừng nói ngươi không có cách nào.”

Tiếp nhận Miranda Kerr phía trước, người đại diện liền có qua đủ đủ lý giải, Miranda Kerr thiếu niên xuất đạo, dốc sức làm hơn mười năm mới bắt đầu hỏa, mấy năm nay tất nhiên qua đến mức như nữ chiến sĩ như vậy. Không có bình thường thơ ấu, chỉ có công tác công tác, này mấy đại giới không phải bình thường nhân có thể trả giá , cho nên xưng là chiến sĩ một điểm không quá phận.

“Danh khí !” Người đại diện rất xác định nói,“Ngươi hiện tại cần nhất là danh khí ! nếu của ngươi độ sáng tỏ xa xa vượt qua các đối thủ cạnh tranh, này phân duy mật hiệp ước lấy đến tay nắm chắc sẽ vô hạn tăng đại.”

Miranda Kerr ngữ khí không có thả lỏng, nói,“Ta biết danh khí trọng yếu, ta cũng tưởng gia tăng danh khí, biện pháp đâu? Hiện tại thời gian hữu hạn, tổng không thể khiến ta cởi hết đứng ở trên quảng trường Thời Đại bác chú ý đi?”

Người đại diện sớm có chuẩn bị, nói,“Trong khoảng thời gian ngắn tốt nhất biện pháp, tìm một danh khí cũng đủ lớn nhân, đàm một hồi luyến ái.”

“Ta hiện tại làm sao có thời giờ tâm tình yêu đương.” Miranda Kerr không quá đồng tình.

“Không khiến ngươi chân đàm.” Người đại diện mở ra trong tay túi công văn, nói,“Của ta ý tứ là mượn người khác danh khí đến hâm nóng, chuyện xấu là trong ngắn hạn thấy hiệu quả nhanh nhất hâm nóng phương thức.”

Hắn móc ra một phần danh sách, đưa cho Miranda Kerr,“Đây là đêm nay hẳn là sẽ ở trên party xuất hiện danh nhân danh sách.”

Miranda Kerr tiếp nhận đến, nhìn lên.

Có thể từ Australia vô số nữ model trung trổ hết tài năng, nàng bản thân liền đem tình yêu đặt ở một rất thấp địa vị, qua lại ước hội đối tượng, cũng đều là có thể cho nàng mang đến cự đại giúp nhân, ở trong giới người mẫu, làm một có tâm cơ nhân không có cái gì không tốt.

Người đại diện còn nói thêm,“Hồng bút khoanh ra nhân, đều là có được nhất định lực ảnh hưởng nam ngôi sao.”

Miranda Kerr gật gật đầu, thấy được thứ nhất danh tự,“Van Diesel? Người này có danh sao? Ta cũng không có nghe nói qua, không cần suy xét.” Nàng dứt khoát buông xuống danh sách, nói,“Trong những người này danh khí lớn nhất là ai?”

“Matthew - Horner.” Người đại diện nói.

Miranda Kerr đương nhiên nghe qua tên này,“Ngươi nói là cái kia Matthew - Horner?”

Người đại diện gật đầu,“Không sai, chính là cái kia Matthew - Horner ! Hollywood trước mắt tối hồng nam ngôi sao chi nhất, tuổi, bề ngoài, danh khí cùng thân gia, không chỗ nào không phải là đứng đầu, hơn nữa hắn không có bạn gái, cũng thích truy đuổi mĩ nữ.”

“Hảo !” Miranda Kerr rất rõ ràng, Matthew - Horner phóng nhãn toàn thế giới, đều có thể nói là đại minh tinh,“Liền tuyển hắn hảo.”

Nàng trực tiếp hỏi,“Ta như thế nào mới có thể đả động hắn?”

“Trực tiếp đi tìm hắn, hắn là hoa hoa công tử.” Người đại diện suy nghĩ một hồi, còn nói thêm,“Kerr, từ lâu dài đến suy xét, ngươi có thể đem hắn phát triển thành chính thức bạn trai, ưu việt càng nhiều.”

Miranda Kerr không có đáp lời, lại đang suy xét người đại diện mà nói, tình yêu bị nàng bãi thực thấp, tuy rằng chỉ có hai mươi ba tuổi, nhưng nàng mười ba tuổi liền bắt đầu làm người mẫu, lịch duyệt tương đương phong phú, biết làm như thế nào đối với chính mình tối có chỗ tốt.

Người đại diện đề nghị hoàn toàn có thể làm, cùng lắm thì đẳng sự nghiệp chân chính tiến vào Cao phong, chơi qua ném xuống liền là.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 540: Tiệp Khắc Chi Quang

Sung sướng duy mĩ Victoria's Secret fashion show dĩ nhiên kết thúc, hiện tại đến phiên chân dài Lâm lập “VS siêu mẫu” Nhóm tại tú sau party tận tình bày ra hoàn mỹ dáng người thời gian , tú sau party thực ra cũng là một thần kỳ địa phương, này mấy đại chân dài các người mẫu lễ phục tạo hình cũng đồng dạng là một hồi thị giác thịnh yến, khêu gợi lõa lồ như tại soái khí cái gì cũng không thiếu.

“Matthew gã này, động tác thật mau a.”

Tràn ngập tuấn nam mỹ nhân yến hội trong sảnh, David - Ellison còn tại tìm kiếm mục tiêu của chính mình, từ một thân cao tiếp cận sáu thước Anh tóc vàng mĩ nữ bên cạnh trải qua thời điểm, phát hiện Matthew đã cùng vị này mĩ nữ tại vui thích nói chuyện phiếm ,“Chẳng lẽ trưởng hảo xem danh khí đại, như vậy dùng được?”

David - Ellison lại quay đầu nhìn thoáng qua, Matthew cùng Karolína Kurková hữu thuyết hữu tiếu, tựa hồ không đến mười phút thời gian, cũng đã hỗn chín.

Nghĩ nghĩ, một kẻ có tiền có nhan có thân hình còn có danh khí Hollywood đại minh tinh, đối với này mấy các siêu mẫu đến nói, không thể nghi ngờ có cường đại lực hấp dẫn.

Đứng ở Karolína Kurková đối diện, Matthew phảng phất tại đối mặt một lão bằng hữu, tùy ý nói,“Nghe nói giới thời trang người đều gọi ngươi KK, phải không?”

“Ân.” Karolína Kurková nhẹ nhàng gật đầu.

Nàng một đầu thiên nhiên tóc vàng chỉnh tề sơ tại sau đầu, một thân ngắn gọn màu trắng tu thân vãn trang ở sau lưng ám tàng Huyền Cơ, từ bên hông Phi Lưu thẳng xuống lá sen biên làn váy sống thoát thoát một giương cánh phi tường hồ điệp.

Matthew theo sau còn nói thêm,“Ta có thể gọi ngươi KK sao?”

Karolína Kurková cười cười,“Đương nhiên có thể.”

“Ngươi đêm nay cho người ta ấn tượng quá khắc sâu,KK.” Matthew tiếp tục cùng Karolína Kurková làm thân,“Của ta vị trí rất tiếp cận T đài, nhìn thấy ngươi giày muốn điệu, thiếu chút nữa kinh hô lên tiếng, không nghĩ tới ngươi đá rơi xuống giày, liền như vậy đi hoàn toàn trình, thai bộ cùng khí tràng một điểm cũng không có nhận đến ảnh hưởng.”

Hắn tăng thêm ngữ khí,“Này tuyệt đối sẽ trở thành Victoria's Secret Show kinh điển thời khắc.”

Karolína Kurková trên mặt lại có điểm xấu hổ,“Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là sai lầm, dưới loại tình huống này, ta cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến.”

Matthew phụ họa nói,“Xác thật như thế.” Hắn còn nói thêm,“Cho nên, ngươi mới để người bội phục.”

Karolína Kurková không quá minh bạch Matthew mặt sau lời này ý tứ, nghi hoặc nhìn về phía bên này.

“Ta đối giới người mẫu không phải rất lý giải.” Matthew lấy một loại uyển chuyển phương thức nói,“Loại sự tình này nếu đặt ở Hollywood, một nữ diễn viên tại vạn chúng chú ý dưới tình huống giày xuất hiện vấn đề, khẳng định sẽ trực tiếp ngã sấp xuống, sự hậu tất nhiên trở thành truyền thông chú ý cùng công chúng nghị luận tiêu điểm.”

“Loại sự tình này tại giới người mẫu nội cũng có.” Karolína Kurková tựa hồ cũng gặp được qua,“Bất quá, người mẫu đi T đài ngã sấp xuống cùng diễn viên đi thảm đỏ ngã sấp xuống bất đồng, diễn viên đi thảm đỏ ngã sấp xuống nhiều lắm trở thành đề tài câu chuyện, người mẫu ở trên T đài ngã sấp xuống, khả năng sẽ đối chức nghiệp kiếp sống tạo thành trọng đại ảnh hưởng.”

Nàng bỗng nhiên nhìn về phía Matthew,“Ngươi phía trước tại trên thảm đỏ ngã sấp xuống qua?”

“Ta?” Matthew vội vàng lắc đầu, cố ý nói,“Của ta nhân thiết không cho phép ta ngã sấp xuống a.”

Nghe nói như thế, Karolína Kurková không khỏi cười lên,“Các ngươi cùng người mẫu như vậy, cũng có nhân thiết?”

Matthew cũng không phủ nhận, nói,“Đương nhiên a, của ta nhân thiết chính là rất cường đại, rất anh tuấn, rất soái khí !”

Karolína Kurková cười đến càng vui vẻ ,“Ngươi đây không phải tại khoe khoang?”

Matthew xòe tay,“Ta trên thực tế cũng là như vậy.”

Bên cạnh vang lên chào hỏi thanh âm, Matthew quay đầu cùng một gương mặt quen thuộc gật đầu thăm hỏi, quay đầu sau lại đối Karolína Kurková nói,“Ngươi cũng có nhân thiết?”

Karolína Kurková hơi hơi nhún vai.

“Đừng nói đi ra, khiến ta đoán đoán.” Matthew cố ý đánh giá Karolína Kurková một phen, nàng một đầu tóc vàng thuần túy sinh thành, không có tiến hành bất cứ tẩy nhuộm, này đương nhiên là nàng trời sinh ngạo nhân tư bản, mà nàng xanh biếc hai mắt, đầy đặn phấn nộn đôi môi tăng thêm nàng mê người kiếp mã, càng miễn bàn lồi lõm khiêu khích dáng người, cùng kia song thẳng tắp khêu gợi chân dài.

Karolína Kurková cũng có hứng thú nhìn Matthew, có thể cảm giác được vị này Hollywood đại minh tinh đối với nàng rất có hứng thú, nàng một điểm đều không phản cảm, đối phương tác phong nhanh nhẹn, bề ngoài xuất chúng, nói chuyện khôi hài, danh khí địa vị chẳng sợ phóng nhãn toàn bộ yến hội thính, đều có thể xếp hạng ở trước nhất.

Không nói khác, loại này nhân bày ra một bộ người theo đuổi tư thế, ít nhất cũng có thể thỏa mãn nhân hư vinh tâm.

Đặc biệt là tại hoa nhựa tỷ muội bàn VS Thiên Sứ trung, sẽ khiến nàng phi thường có mặt mũi.

Vừa nàng liền nhìn thấy Adriana - Lima vẫn tràn ngập hâm mộ ghen tị hận nhìn bên này.

Matthew niết niết cằm, lại đối Karolína Kurková nói,“Ta tưởng đến. Tiệp Khắc vĩ đại nhất sinh ra...... Ân, này quá dài , hẳn là Tiệp Khắc chi quang !”

“Ách......” Karolína Kurková ngẩn người, có chút không biết nên nói cái gì mới tốt.

“Đúng, chính là Tiệp Khắc chi quang.” Matthew nói được rất tự nhiên, phảng phất theo lý thường nên như vậy,“KK, ngươi chính là Tiệp Khắc chi quang.”

Karolína Kurková phản ứng lại đây,“Cám ơn. Bất quá, Matthew, lời của ngươi quá khen .”

Matthew vừa định tiếp tục nói tiếp, một mặc tây trang trung niên nữ nhân bước nhanh đi tới, tại Karolína Kurková bên tai nhỏ giọng nói thầm vài câu, tựa hồ có cái gì quan trọng sự.

Karolína Kurková gật gật đầu, sau đó đối Matthew nói,“Nhận thức ngươi phi thường vinh hạnh, đây là một khoái trá ban đêm.” Nàng chủ động vươn ra tay phải,“Ta lâm thời có chuyện, muốn cáo từ , có cơ hội lại trò chuyện.”

Matthew mơ hồ có thể nhìn ra đến, cái kia tây trang trung niên nữ hẳn là Karolína Kurková người đại diện, lúc này đi tìm đến đều là có việc gấp, hắn thò tay tại Karolína Kurková trên tay nắm một chút,“Không thể tiếp tục lần này khoái trá nói chuyện phiếm rất đáng tiếc.”

“KK.” Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tay, lấy bức thiết giọng điệu hỏi,“Có thể có may được đến ngươi điện thoại sao? Chúng ta ngày sau tiếp tục đêm nay đề tài.”

Karolína Kurková hơi làm suy xét, xung người đại diện vươn tay, nữ người đại diện lập tức móc ra một tấm danh thiếp, nhưng Karolína Kurková không có tiếp, người đại diện hiểu ý, móc ra toàn thân tuyết trắng một tấm thẻ, giao đến Karolína Kurková trong tay.

“Đây là của ta danh thiếp, mặt trên là của ta tư nhân dãy số.” Karolína Kurková đưa cho Matthew thẻ bài, cố ý nói,“Ta có công tác thời điểm, không nhất định sẽ tiếp, ngươi có thể cho ta phát tin nhắn.”

Matthew tiếp nhận đến, nói,“Lại liên hệ.”

Karolína Kurková chăm chú gật gật đầu,“Lại liên hệ.”

Nữ người đại diện lúc này thấp giọng thúc giục một câu, Karolína Kurková đối Matthew nhẹ nhàng phất tay, xoay người ly khai yến hội thính.

Nhìn Karolína Kurková hộ tống người đại diện rời đi, Matthew không phải không có tiếc nuối, phía trước tại Kodak rạp hát xem tú thời điểm, đính hạ hai đại mục tiêu, trong đó mặt tròn nữ model không tại yến hội thính bên trong nhìn thấy, Karolína Kurková lại lâm thời có chuyện rời khỏi , có phải hay không muốn đổi mới một tân mục tiêu?

VS Thiên Sứ trung tại giới thời trang lấy chữ cái làm biệt hiệu , không chỉ là Karolína Kurková KK, còn giống như có một +.

Còn có, Adriana - Lima cũng không sai.

+ hắn không có nhìn thấy, Adriana - Lima liền tại yến hội thính bên trong, Matthew đứng ở chỗ này nhìn một hồi, đợi đến Adriana - Lima bên cạnh không ai, từ nhân viên tạp vụ trong tay muốn một ly Champagne, không nhanh không chậm đi qua.

Yến hội thính cửa, Miranda Kerr một thân trang phục lộng lẫy, vừa chạy tới.

Nàng người đại diện từ yến hội thính bên trong đi ra, mang theo nàng đi vào sau, dùng ánh mắt ý bảo một chút, nói,“Hắn ở bên kia.”

Miranda Kerr ánh mắt sắc bén, xuyên thấu qua yến hội trong sảnh thưa thớt tân khách, liếc nhìn liền thấy được Matthew - Horner bưng chén rượu đang theo bên trái tận trong góc địa phương đi.

Nguyên bản, nàng sớm liền nên đến, nhưng chuẩn bị lễ phục quá mức bảo thủ, không thích hợp kế tiếp tiểu kế hoạch, cho nên lâm thời để người đổi mới một bộ, lúc này mới đã tới chậm một điểm, may mà người đại diện thủy chung tại yến hội thính bên trong nhìn chằm chằm, làm cuối cùng mục tiêu Matthew - Horner vẫn không có rời đi.

“Chúng ta quá khứ.” Miranda Kerr trước hướng tới bên kia đi, đẳng người đại diện đuổi kịp, nói,“Ngươi cảm giác ta làm hắn fan điện ảnh, tiến lên bắt chuyện thế nào?”

Người đại diện đồng ý nói,“Đây là một biện pháp.” Hắn lại hỏi,“Ngươi xem qua Matthew - Horner điện ảnh sao?”

Miranda Kerr vòng qua tân khách tụ tập địa phương,“Xem qua một ít,[ Cướp biển vùng Caribbean ] cùng [ Smith vợ chồng ] ta cơ bản xem toàn .”

“Hảo.” Người đại diện nhắc nhở nói,“Liền lấy fan điện ảnh danh nghĩa. Còn có, ngươi đối với điện ảnh quyển không quá lý giải, hỏi nhiều chút giới điện ảnh tình huống, như vậy có trợ giúp kéo gần quan hệ.”

Miranda Kerr cự ly Matthew - Horner còn có không đến hai mươi thước Anh, nhìn thấy Matthew - Horner đột nhiên ngừng lại, một gầy yếu trẻ tuổi nam nhân mang theo cái kia gọi Rosie - Huntington - Whiteley người mẫu ngăn ở trước mặt hắn, không biết đang nói chuyện cái gì.

Chẳng lẽ này nam nhân chuẩn bị đem Rosie - Huntington - Whiteley giới thiệu cho Matthew - Horner?

Miranda Kerr theo bản năng thả chậm cước bộ, Matthew - Horner chỉ là nàng thủ tuyển, lại không phải tất tuyển.

Bất quá, yến hội trong sảnh giống như không ai so Matthew - Horner càng thích hợp .

Muốn hay không đi qua, trực tiếp đem Rosie - Huntington - Whiteley cái kia kỹ nữ hận điệu? Miranda Kerr ý nghĩ này phi thường cường liệt, bởi vì Rosie - Huntington - Whiteley không phải VS Thiên Sứ, đồng dạng tại cạnh tranh một phần Thiên Sứ hiệp ước.

Nhưng ngay sau đó, nàng liền buông tay ý nghĩ này, bởi vì cái kia tuổi trẻ nam nhân mang theo Rosie - Huntington - Whiteley trực tiếp rời khỏi .

Không cần người đại diện nhắc nhở, Miranda Kerr liền nhanh hơn cước bộ, thừa dịp Matthew - Horner chung quanh không ai, sải bước qua.

Nhìn David - Ellison cùng Rosie - Huntington - Whiteley rời đi, Matthew lắc đầu thở dài, David - Ellison gã này, động tác thế nhưng so với hắn còn nhanh, quay đầu phỏng chừng muốn khoe khoang .

Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện cái kia mặt tròn nữ model hướng bên này đi tới.

Miranda Kerr đi đến bên cạnh, vừa lúc nhìn thấy Matthew xoay người lại đối mặt nàng, tròn trịa khuôn mặt thượng nhất thời hiện ra ngọt ngào tươi cười, tràn ngập kinh hỉ thanh âm tùy theo vang lên,“Matthew? Thượng Đế a, ngươi thật là Matthew !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 541: Hào Quang Cùng Dã Tâm

May mắn Matthew chung quanh không có người, mặt tròn người mẫu hưng phấn cùng kích động bộ dáng, không có gợi ra nhân quá mức chú ý.

Miranda Kerr hưng phấn nói qua vài câu sau, phảng phất bừng tỉnh đại ngộ, nhanh chóng tự giới thiệu nói,“Ngươi hảo, Matthew, ta gọi Miranda Kerr, đến từ Australia người mẫu, ta là của ngươi fan.”

Matthew đối với nàng nhẹ nhàng gật đầu,“Ngươi hảo, Kerr tiểu thư.”

“Ngươi bảo ta Miranda hoặc là Kerr đi.” Miranda Kerr lại một lần lộ ra ngọt ngào tươi cười,“Các bằng hữu đều như vậy bảo ta.”

Nói tới đây, nàng cố ý vỗ vỗ ngực,“Thượng Đế a, ta thế nhưng cùng Matthew mặt đối mặt nói chuyện .”

Này thanh âm rất nhỏ, cố tình có thể khiến Matthew nghe được rõ ràng thấu đáo.

Theo nàng vỗ ngực, vốn là sâu không thấy đáy sự nghiệp tuyến, càng thêm rõ ràng .

Matthew nhìn kỹ xem đối diện, Miranda Kerr thân xuyên S khai không siêu gợi cảm màu đen lễ phục, chỉ có chín nút thắt liên váy, từ sau lưng vẫn duyên thân thể đường cong lộ đến gót chân vị trí, tốt đẹp dáng người triển lộ không bỏ sót, thật để người kinh diễm.

Nàng bộ dạng thập phần thảo xảo, tròn trịa khuôn mặt, Viên Viên ánh mắt, Viên Viên mũi, Viên Viên má lúm, tuy rằng không có điển hình Australia mĩ nữ tóc vàng cùng gần như tái nhợt màu da, nhưng Miranda Kerr màu nâu tóc cùng da thịt có vẻ thần kỳ khỏe mạnh tự nhiên.

Đặc biệt là nàng cười rộ lên thời điểm, nhất trương hình tròn mặt non choẹt thiên chân ngọt ngào, cực giàu có sức cuốn hút, vô hình trung liền có thể hấp dẫn nhân tầm mắt.

Nữ nhân này diện mạo trời sinh thảo hỉ, đô đô mặt non choẹt nhìn ngươi, dù cho cái gì cũng không làm, cũng sẽ cho người ta một loại nàng tại đối với ngươi cười cảm giác.

“Xin lỗi, Matthew.” Miranda Kerr liên làm vài lần hít sâu, phảng phất thật tại bình phục kích động cảm xúc,“Ta rất kích động .”

Nàng lung tung khoa tay múa chân hai tay,“Ngươi không biết, ta có nhiều thích ngươi, còn có ngươi diễn viên chính điện ảnh,[ Cướp biển vùng Caribbean ] cùng [ Smith vợ chồng ] này mấy phim ta đều đi rạp chiếu phim xem qua vài lần.”

Matthew bản thân kỹ xảo biểu diễn cự ly đứng đầu còn có chút cự ly, nhưng diễn viên này phân chức nghiệp làm lâu, đặc biệt bản thân xúc giác nhạy bén, đối biểu diễn vẫn là có nhất định phân biệt năng lực .

Miranda Kerr biểu hiện thực hồn nhiên, rất ngọt ngào, rất tự nhiên, thoạt nhìn giống như là phổ thông nhà bên muội muội fan điện ảnh.

Nhưng mà, này mấy tự nhiên xem tại Matthew trong mắt, lại phi thường không thích hợp.

Các siêu mẫu nào có đơn giản như vậy? Miranda Kerr tên tuổi hắn từng cũng từng nhìn đến, cùng Tinh Linh vương tử ở giữa khó mà nói, nhưng mặt sau có thể mê được hai vị Australia phú hào bên đường đánh nhau, lúc này là nhà bên mĩ muội muội nữ nhân?

Vừa Karolína Kurková liền không có như vậy hành động,KK cùng đại bộ phận siêu mẫu như vậy, có vẻ rất lãnh diễm, cũng không như thế nào che giấu chính mình hư vinh, lại càng sẽ không thiên chân cùng thuần mỹ nữ hài như vậy.

Đương nhiên, Matthew cũng không để ý này mấy, chỉ là bỏ thêm vài phần cẩn thận.

Hắn này nhân nói đa nghi cũng tốt, nói cảnh giác cũng thế, so với đại đa số nhân, càng có thể lấy ác ý ánh mắt đối đãi thế giới này, có lẽ rất nhiều giống hắn như vậy tầm hai mươi tuổi nam nhân, nhìn thấy có mĩ nữ chủ động dựa vào đi lên, nhất định sẽ cho rằng chính mình tướng mạo xuất chúng cùng khí chất bức người.

Nhưng hắn kinh lịch qua một cái khác tin tức siêu cấp đại bạo tạc thời đại, có chút thật hay giả sự tình, tại trên hệ thống mạng nhìn xem nhiều lắm, đừng nói là tại danh lợi trên sân lăn lộn nữ nhân, cho dù là rất nhiều phổ thông nữ nhân, sẽ chỉ riêng bởi vì một nam nhân tướng mạo xuất chúng liền chủ động dán lên đến?

Đích xác, hắn thừa nhận chính mình trưởng rất hảo xem, cùng nam nhân khác đồng thời thông đồng một nữ nhân mà nói, càng dễ dàng đắc thủ.

Bất quá, đây là bởi vì hắn không chỉ có hảo xem tướng mạo.

Miranda Kerr thấu tới được mục đích là cái gì? Matthew không tưởng đi đoán, cũng không cần đi đoán, vị này Australia nữ model tướng mạo, đặc biệt phù hợp Đông Phương thức thẩm mỹ.

Này tại người mẫu trong phi thường hiếm thấy.

“Ngươi ở trong điện ảnh thực cool.” Miranda Kerr trong ánh mắt, tựa hồ có tinh tinh đang lấp lóe,“Bản nhân so điện ảnh trung còn khốc a.”

Matthew chỉ là mỉm cười nhìn nàng, cũng không có nói.

Miranda Kerr đột nhiên che miệng lại, trên mặt lại xuất hiện má lúm, tươi cười trung mang theo vài phần ngượng ngùng, ấp úng nói,“Xin lỗi, ta lại kích động .”

“Không quan hệ.” Matthew có vẻ đặc biệt rộng lượng,“Ta có thể lý giải.”

Nguyên bản hắn đem Miranda Kerr trở thành đêm nay con mồi chi nhất, nhưng trung gian không biết sao thế này, đột nhiên phản lại đây, Miranda Kerr rõ ràng đem hắn trở thành con mồi.

Matthew đầu vẫn ở chuyển động, từ Victoria's Secret fashion show thượng tình huống xem, Miranda Kerr còn không phải duy mật ký ước Thiên Sứ, hôm nay tên tuổi cũng không tính vang dội, đừng nói cùng Gisele - Bündchen cùng Carolina - Kurková đám người so , danh khí thậm chí xa không bằng Alessandra Ambrosio đại.

Bởi vậy suy luận, Miranda Kerr mục đích thực ra cũng rất đơn giản.

Loại sự tình này từng xảy ra rất nhiều lần, Matthew cũng theo thói quen , đại bộ phận nữ nhân bắt đầu khi dán lên đến, cũng không phải là bởi vì hắn đủ soái đủ cường tráng.

Có lợi cho nhau mới có thể có càng tốt nữ nhân duyên.

Matthew cười nói,“Đêm nay ta nhìn thấy của ngươi catwalk.”

Miranda Kerr đầy mặt chờ đợi nhìn Matthew, phảng phất một chờ bị khích lệ tiểu cô nương như vậy,“Ngươi cảm giác thế nào?”

“Ân......” Matthew sưu tràng quát bụng, mới từ tìm đến thích hợp từ hình dung,“Xinh đẹp ngọt ngào phảng phất mật đường, tươi mát như ngày mùa hè đạo thứ nhất Thần Phong nghênh diện mà đến.”

“Thật sao?” Miranda Kerr vừa đúng lộ ra kinh hỉ.

Matthew cố ý bày ra chăm chú nghiêm túc biểu tình,“Đương nhiên là thật . Ngươi ở trên T đài không chút nào làm bộ suy diễn phương thức tự thành một phái, so với duy mật mấy Đại Thiên Sứ, một điểm đều không kém cỏi.”

Miranda Kerr lại một lần cười ra má lúm, này tươi cười phát ra từ chân tâm, như vậy một đại minh tinh như thế tán dương nàng, khiến nàng có chút lâng lâng.

Lần này cơ hội đang tại hướng nàng vẫy tay, nàng quá rõ ràng, người đều là không ngừng lột da đến trưởng thành , lòng tham hay không không trọng yếu, chỉ cần chính mình cố gắng xứng với dục vọng.

Cho nên, nàng nở rộ ra toàn bộ mị lực, muốn khiến Matthew - Horner vì thế mà khuynh đảo.

Miranda Kerr là siêu mẫu, đây là huấn luyện ra , đây là diễn xuất đến, trải qua hơn mười năm ma quỷ thức huấn luyện cùng vô số tú trường chân thương thực chiến, liên liêu tóc đều luyện qua vô số lần, sớm liền luyện thành đầy đủ bản lĩnh, nàng muốn ưu nhã thời điểm, liền sẽ biến thành Bạch Thiên Nga, muốn trở nên ân cần thời điểm, có được Tiên Thiên ưu thế mặt non choẹt thượng liền sẽ lộ ra hai khỏa khả ái má lúm, chất đầy ngọt ngào tươi cười.

Tựa như người đại diện đến khi trên đường dặn dò như vậy, nàng đầu tiên là sắm vai một phấn ti, tiếp lại trò chuyện điện ảnh, hảo kỳ hỏi thăm về Matthew cùng Hollywood điện ảnh hết thảy.

Dần dần, hai người từ yến hội trong sảnh đi lên một im lặng trống trải sân phơi, mát mẻ trong gió đêm, trên vai nàng nhiều thuộc về Matthew áo khoác.

Có thể kiên trì “Diễn” Nhiều năm như vậy, bản thân đã là một loại thói quen, muốn trở thành danh táo toàn cầu siêu mẫu, cần phải có một vạn giờ chuyên nghiệp tích lũy.

Người hướng chỗ cao, Miranda Kerr cho rằng không gì đáng trách, nàng vẫn cố gắng, chính là muốn có thể tiếp xúc càng lớn thế giới cùng càng cao độ cao.

Trên sân phơi, trong miệng trò chuyện về điện ảnh đề tài, Miranda Kerr trong mắt bắt đầu tràn ngập siêu mẫu sáng rọi cùng dã tâm, nếu không đi cố gắng tranh thủ, nàng có thể bắt lấy một đám để người tranh được đầu rơi máu chảy hảo cơ hội?

Tại người mẫu này sóng sau tùy thời đem sóng trước vỗ choáng nhanh chóng thay đổi lĩnh vực, tưởng càng ngày càng hồng, nhất định phải có bản lĩnh.

“Đúng, Matthew.” Miranda Kerr tựa vào trên vòng bảo hộ, sít chặt khoác Matthew áo khoác, hỏi,“Ta mấy năm gần đây xem Hollywood điện ảnh, phát hiện có kiện kỳ quái sự.”

Vừa trò chuyện trung, Matthew liền phát hiện Miranda Kerr đối Hollywood cùng điện ảnh có điều lý giải, trừ hắn diễn viên chính [ Cướp biển vùng Caribbean ] cùng [ Smith vợ chồng ], đề cập nhiều nhất chính là Peter - Jackson [ Lord of The Rings ] ba bộ khúc.

“Chuyện gì?” Hắn nhìn về phía Miranda Kerr.

Miranda Kerr cũng quay đầu nhìn về phía hắn, nói,“Hollywood tục tập càng ngày càng nhiều, tân đề tài thiếu đáng thương.”

Matthew thoáng tiến lên bước ra một bước, dắt Miranda Kerr một bàn tay, nói,“Điện ảnh đầu tư càng ngày càng cao, dẫn đến phiêu lưu cũng tùy theo biến lớn, mọi người đều không nguyện ý bính tân đề tài, rất mạo hiểm. So sánh dưới, thành công điện ảnh tục tập, ích lợi càng thêm tin cậy.”

Miranda Kerr không có rút về tay, ngược lại dùng ngón út nhẹ nhàng cào động Matthew lòng bàn tay, cảm giác được mặt trên thô ráp làn da, ngoài miệng lại tiếp tục vừa đề tài,“Sở hữu điện ảnh đều là như vậy?”

“Không phải, ta nói là thương nghiệp điện ảnh.” Matthew ăn ngay nói thật,“Ta đối độc lập văn nghệ điện ảnh không lý giải. Nhưng liền thương nghiệp điện ảnh mà nói, phi cải biên phi tục tập thương nghiệp điện ảnh, vượt qua 70% thậm chí càng nhiều sẽ box office ăn hành, chỉ có thể dựa vào mặt khác thu nhập hồi bản, hơn nữa sáng ý càng mới mẻ độc đáo càng vượt mức thương nghiệp đại tác, ăn hành khả năng lại càng lớn.”

Hôm nay Hollywood, chân chính đại chế tác nguyên sang thương nghiệp điện ảnh đều nhanh biến thành hi hữu bảo hộ động vật .

“Nguyên lai là như vậy.” Miranda Kerr cười cười.

Matthew nắm chặt tay nàng, nói,“Kerr, nơi này có điểm lạnh, muốn hay không chúng ta đổi địa phương?”

Miranda Kerr tại giới người mẫu lăn lộn mười mấy năm, như thế nào sẽ nghe không hiểu lời này trung ý tứ, nhìn chằm chằm Matthew nhìn một hồi, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, giải xuống Matthew áo khoác, hoàn cho hắn.

Matthew xuyên lên áo khoác, kéo Miranda Kerr đi ra sân phơi, sau đó một đường xuyên qua yến hội thính, tiến vào hành lang bên trong, vừa mới chuẩn bị đi thang máy gian, Miranda Kerr nói,“Nghe nói nhà ngươi cự ly nơi này rất gần?”

Nghe nói như thế, Matthew lập tức hỏi,“Muốn đi tham quan sao?”

Miranda Kerr Điềm Điềm cười, nói tiếp,“Ngươi chờ ta một hồi, ta trước đi một chuyến toilet.”

Nàng xoay người đi bên kia, tiến vào toilet nhìn nhìn không ai, lấy di động ra cấp người đại diện đánh điện thoại, hỏi,“Ta muốn ra khách sạn , ngươi bên kia an bài hảo sao?”

Điện thoại trung truyền đến xác định trả lời, Miranda Kerr đưa điện thoại di động đặt về ví trong, trở lại hành lang bên trong, hội hợp Matthew ra, cùng ra khách sạn.

Matthew xe liền chờ tại khách sạn cửa, lên xe thời điểm, hắn nhìn thấy đối diện có đèn flash sáng khởi, rõ ràng có người tại chụp ảnh.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 542: Ta Chờ Ngươi

Tháng mười hai Los Angeles, sáng sớm có điểm lãnh, Matthew mặc một bộ trưởng khoản vận động y từ trước đình rừng cây con đường nhỏ phủ bóng cây trung chạy qua, thoáng thả chậm cước bộ, do đều tốc chạy biến thành đi mau, hắn vừa vây quanh trang viên chạy hai vòng, đây là nhiều năm dưỡng thành thói quen, chỉ cần công tác không phải quá khẩn trương, đều sẽ kiên trì chạy bộ buổi sáng.

Hắn chạy động cự ly không phải đặc biệt trưởng, do vận động chuyên gia căn cứ thân thể trạng huống tỉ mỉ chế định, mỗi ngày quá dài cự ly bôn chạy, đồng dạng cũng có chỗ hỏng, dùng Neborah lời đến nói, quá lượng chạy bộ dẫn đến đầu gối nước đọng nhân số không đếm được.

Từ trong rừng cây đi ra, Matthew thân thể dần dần thả lỏng, lúc này mới trở lại biệt thự bên trong, tiếp nhận quản gia truyền đạt khăn mặt, xoa xoa trên mặt mồ hôi thủy, nhìn thấy thời gian còn sớm, cũng không có hồi tầng hai chủ phòng ngủ, liền tại tầng một phòng vệ sinh trung xung tắm thay quần áo.

Tuy rằng không phải bạn gái, lẫn nhau cũng chưa nói tới cảm tình, nhưng Matthew vẫn là phi thường chiếu cố nữ phương cảm thụ, tối hôm qua ép buộc đến như vậy muộn, Miranda Kerr lúc này khẳng định tại ngủ say, lại hồi chủ phòng ngủ nói không chừng sẽ ảnh hưởng nàng giấc ngủ.

Matthew trở lại phòng khách, quản gia lúc này lại đây nhắc nhở nói,“Trang viên cửa đến rất nhiều phóng viên, từ tối hôm qua vẫn thủ đến hiện tại.”

“Ta biết.” Matthew gật gật đầu,“Đều là theo ta xe trở về .”

Hắn tối hôm qua từ Hilton khách sạn trở về thời điểm liền thấy được, có không ít cẩu tử chú ý tới có nữ nhân lên hắn xe, sau đó theo lại đây.

Loại sự tình này quá khứ cũng không phải chưa từng xảy ra, Matthew hoàn toàn liền không để ý, nhiều lắm lại là một đoạn bát quái bay lên.

Đột nhiên, đặt ở phòng khách trên bàn trà di động vang lên tin nhắn nhắc nhở thanh.

Matthew qua lấy khởi di động, ngồi trên sô pha mở ra tin nhắn, tin nhắn là Elena - Boyar phát tới được.

“Tỉnh sao? Sẽ không còn ôm nữ model ngủ đi?”

Nhìn thấy này tin nhắn, Matthew lập tức ý thức được, về chính mình cùng Miranda Kerr ảnh chụp, hẳn là đã truyền bá ra , tối thiểu trên mạng khẳng định có .

“Vừa kết thúc chạy bộ buổi sáng.” Hắn cũng biên tập hảo một tin nhắn, phát qua,“Ngươi tin tức thật linh thông a.”

Bên kia Elena - Boyar không có lại phát tin nhắn, mà là trực tiếp gọi điện thoại lại đây.

Matthew chuyển được điện thoại, hỏi,“Có chuyện?”

“Ân.” Đối diện Elena - Boyar trước lên tiếng, nói tiếp,“Tối hôm qua ngươi từ Hilton khách sạn đi ra thời điểm, liền bị rất nhiều cẩu tử theo dõi đi?”

“Đúng vậy.” Matthew vốn liền thấy được.

Điện thoại trung lại vang lên Elena - Boyar thanh âm,“Với ngươi cùng một chỗ cái kia nữ model, ta nghĩ nghĩ...... Đúng, đưa tin nói là gọi Miranda Kerr, ngươi chú ý một chút. Ngày hôm qua đại khái chín giờ tả hữu thời điểm, có người hướng bao gồm TMZ ở bên trong nhiều gia bát quái truyền thông bạo liêu, nói ngươi có một đoạn tân luyến tình, ngươi gia môn ngoại hẳn là có không ít phóng viên tại thủ đi?”

Matthew minh bạch nàng lời này ý tứ, nói,“Có, phỏng chừng có hai ba mươi đi.” Hắn nghĩ nghĩ, nói,“Cám ơn ngươi, Elaine.”

Bên kia Elena - Boyar cười cười,“Không cần khách khí. Nữ model muốn mượn lực càng thêm nổi danh, cũng không phải đại sự. Đi làm thời gian đến , tái kiến, Matthew.”

“Tái kiến.”

Matthew thu hồi di động, ngồi ở chỗ này đơn giản nghĩ nghĩ, trong lòng bao nhiêu có phỏng đoán, phỏng chừng Elena - Boyar nói việc này, khả năng cùng Miranda Kerr có liên quan.

Miranda Kerr chủ động tìm tới hắn, còn biểu hiện như vậy tích cực chủ động, rất rõ ràng có khác sở đồ, về phần nàng nói cái gọi là fan điện ảnh, Matthew hoàn toàn liền không tin tưởng.

Tiếng bước chân đột nhiên vang lên, Matthew quay đầu, Miranda Kerr từ trên lầu xuống đến phòng khách, đã thay hắn để người chuẩn bị thường phục, sơmi trắng thêm quần bò trang điểm, thoạt nhìn càng như là Điềm Điềm nhà bên muội muội, bất quá đi đường tư thế có điểm điểm kỳ quái, hình như là tối hôm qua hai người quá mức điên cuồng di chứng.

“Sớm a, Kerr.” Matthew đối bên kia chào hỏi, Miranda Kerr chậm rãi đi tới,“Sớm, Matthew.”

Nàng ngồi ở Matthew đối diện trên sô pha, Matthew lại nhìn nàng một cái, nói,“Tối hôm qua lễ phục dạ hội khiến ta xé hỏng , ta để người lâm thời chuẩn bị này bộ quần áo, hợp thân sao?”

“Rất hợp thân.” Miranda Kerr cười ra hai má lúm,“Chính là lượng thân đặt làm như vậy.”

Nói là nói như vậy, nàng trong lòng lại là một cái khác ý tưởng, Matthew - Horner hoa hoa công tử nghe đồn xem ra một điểm đều không giả, vô luận là tối hôm qua thuần thục xuất sắc đến có thể để người bay lên vũ trụ kỹ xảo, vẫn là trong nhà chuẩn bị sẵn nữ sĩ trang phục, không một không phải đều xác minh điểm này.

Như vậy nam nhân nên như thế nào đem khống đâu? Nàng không khỏi quay đầu nhìn về phía Matthew mặt sau cự hình cửa sổ sát đất.

Phía trước ở lầu hai chủ phòng ngủ trung, rời giường rửa mặt qua đi, nàng liền chuyên môn đứng ở trước sau trước cửa sổ xem qua, này đống hào trạch chiếm cực đại, vị trí cực tốt, phảng phất đặt ở toàn bộ Los Angeles trên không, cho dù là đặt ở Beverly Hills, chỉ sợ cũng là đệ nhất lưu xa hoa trang viên.

Giá trị có bao nhiêu? Phỏng chừng bốn năm ngàn vạn dollar không sai biệt lắm đi?

Thông thường mà nói, có thể mua vào như vậy hào trạch dùng cho cư trụ nhân, thân gia khẳng định gấp bội với hào trạch giá trị, kia Matthew - Horner thân gia lại có bao nhiêu?

Miranda Kerr không có đi đoán, bởi vì đáp án rất rõ ràng liền đặt ở trước mắt.

“Đói bụng đi?” Matthew lúc này đứng lên, rất ôn nhu rất săn sóc,“Ta khiến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, của ngươi bữa sáng hẳn là có chuyên môn định chế đi? Ta bên này có dinh dưỡng chuyên gia chuyên môn chế định nữ sĩ dinh dưỡng bữa sáng, ngươi muốn hay không thử xem?”

“Hảo a.” Miranda Kerr mỉm cười ngọt ngào nói.

Matthew ra phòng khách, hướng phòng ăn bên kia đi, Miranda Kerr nhìn hắn bóng dáng, có điểm ngẩn người.

Trên thực tế, nàng rất sớm liền rời giường , thường niên khắc nghiệt người mẫu chuyên nghiệp huấn luyện cùng kiện thân huấn luyện, khiến nàng có phi thường dư thừa thể năng cùng chịu đựng độ, rất nhanh liền từ tối hôm qua kia mưa rền gió dữ trong chiến đấu khôi phục , xuyên thấu qua tầng hai chủ phòng ngủ cửa sổ, thấy được rất nhiều, cũng tưởng đến rất nhiều.

Nếu có thể đem Matthew - Horner chộp trong tay, có thể từ giữa lấy được ích bao nhiêu?

Đây là nàng từ sáng nay bắt đầu suy xét nhiều nhất một ý tưởng, hơn nữa càng nghĩ càng tâm động, càng tưởng ý niệm càng mãnh liệt.

Kết hợp tối hôm qua tưởng kia vài, kia vài nàng vẫn lo liệu lòng tham cùng cố gắng, trước mắt tiếp xúc qua nhân trung, không ai so với Matthew - Horner càng thích hợp nàng tương lai nhu cầu.

Tiền tài, có thể cam đoan hậu đãi thậm chí tối thượng đẳng sinh hoạt; Danh khí, có thể khiến nàng danh tự thoải mái truyền khắp toàn mĩ toàn thế giới, lấy xuống duy mật hiệp ước khả năng vô hạn biến lớn; Dáng người bộ dạng, như vậy nam nhân mang đi ra ngoài tuyệt đối có mặt mũi, khẳng định là sở hữu nữ nhân hâm mộ đối tượng; Năng lực, cái loại này sở hữu lòng tham dục vọng có thể bị nhồi đầy cảm giác, vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được a......

Miranda Kerr hai tay giao nhau đặt ở trên đùi, bày ra một bộ ưu nhã nữ chủ nhân tư thái -- nếu đến nơi này, vì sao không nếm thử trở thành chủ nhân đâu? Này tối thiểu có thể cho nàng thiếu phấn đấu mười năm.

Đối với ăn thanh xuân cơm người mẫu đến nói, có mấy cái mười năm có thể tiêu xài?

“Kerr......”

Matthew thanh âm truyền tới, Miranda Kerr lấy lại tinh thần, xung bên kia lộ ra cười ngọt ngào,“Matthew.”

“Đến phòng ăn đi.” Matthew hô.

Miranda Kerr đứng lên, đi đến Matthew bên kia, cùng hắn cùng nhau hướng phòng ăn đi vào, một bàn tay vươn ra đi, rất tự nhiên kéo lại Matthew cánh tay.

Làm một đuổi tại mở ra thức hoá trang gian nội cởi sạch đổi mới quần áo nữ model, da mặt linh tinh sớm liền rèn luyện đi ra .

Matthew tiến vào phòng ăn, bang Miranda Kerr kéo ra ghế dựa, nói,“Tùy tiện tọa, đừng khách khí.”

Đẳng Miranda Kerr ngồi xuống, hắn chuyển tới bàn ăn bên kia, ngồi ở Miranda Kerr đối diện.

“Ngươi bình thường đều là một người ăn điểm tâm?” Miranda Kerr cố ý hỏi.

“Đúng vậy.” Matthew hơi hơi nhún vai, cố ý nói,“Nhiều năm như vậy đều là một người.”

“Ta rất đáng ghét một người ăn điểm tâm.” Miranda Kerr rõ ràng hiểu sai ý,“Nói chuyện phiếm người đều không có.”

Nàng lại một lần cười ra Viên Viên má lúm,“Hiện tại cảm giác đặc biệt hảo, có người quan tâm ta, vì ta chuẩn bị quần áo, vì ta chuẩn bị bữa sáng, theo giúp ta cùng nhau ăn điểm tâm, đặc biệt ấm áp.”

Matthew cười cười,“Ta không lớn như vậy bản lĩnh. Kerr, vì ngươi chuẩn bị quần áo là người hầu, làm bữa sáng là đầu bếp.”

Miranda Kerr nhăn mũi,“Ngươi người này thật mất hứng.” Nàng hỏi tiếp nói,“Ngươi hôm nay muốn công tác sao? Không bằng ngươi dẫn ta du lãm Los Angeles?”

“Hôm nay a?” Matthew nghĩ tới Elena - Boyar đánh tới điện thoại,“Hôm nay không có thời gian, ta một hồi muốn đi trù tính công ty, có rất nhiều sự chờ ta xử lý đâu.”

Hắn không ngại giống Miranda Kerr như vậy lợi dụng hắn đến chế tạo tin tức hâm nóng, chung quy hắn cũng được đến thực chất tính chỗ tốt, nhưng buông xuống trong tay công tác đi phối hợp Miranda Kerr hâm nóng, hắn còn không có cao như vậy giác ngộ.

Miranda Kerr cùng tối hôm qua như vậy, có vẻ thiên chân mà lại đáng yêu, xinh đẹp mà lại xinh đẹp,“Victoria's Secret fashion show hoàn thành, ta chuẩn bị tân niên phía trước không lại tiếp tân công tác, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ta hôm nay không có việc gì để làm , muốn hay không ta đi theo ngươi trù tính công ty?”

Không đợi Matthew mở miệng, nàng liền nhanh hơn ngữ tốc nói,“Ta chính là tưởng ly ngươi gần một chút, ta cam đoan sẽ không thêm phiền, liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi chờ ngươi.”

Matthew nghĩ nghĩ, Miranda Kerr hai mươi tuổi xuất đầu, lại phù hợp hắn thẩm mỹ, vô luận là thể lực vẫn là thân thể mềm dẻo tính đều phi thường tốt, có thể nhiều lưu mấy đêm.

“Ân......” Hắn trầm tư một hồi, nói,“Có thể. Ăn xong điểm tâm chúng ta đi Burbank, Thiên Sứ trù tính công ty có phòng giải trí, ngươi có thể ở nơi đó chơi điện tử hoặc là bóng bàn, phỏng chừng ta muốn bận rộn cả một ngày.”

Miranda Kerr vội vàng nói,“Không quan hệ, ta chờ ngươi hảo.” Nàng xem Matthew, ánh mắt tựa hồ đều tại tỏa sáng,“Chỉ cần có thể ly ngươi gần một chút, ta có thể vẫn chờ .”

Điểm tâm qua đi, Matthew mang theo Miranda Kerr rời đi trang viên, Benz xe hơi chạy ra trang viên đại môn, vô số đèn flash sáng khởi, liền tại Matthew cùng Helen - Hermann gọi điện thoại thời điểm, Miranda Kerr chuyển hướng cửa sổ xe, gương mặt đối diện bên ngoài máy ảnh màn ảnh, để để người có thể chụp xuống ngay mặt ảnh chụp.

Này động tác ngắn ngủi mà lại ẩn nấp, người bình thường căn bản sẽ không nhận ra, nhưng Matthew thấy được, lại không có nói cái gì, chỉ là khẽ nhíu mày, khiến cho tài xế chạy tới Burbank.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 543: Bản Quyền Tình Huống

Thiên Sứ trù tính công ty phòng khách bên trong, Matthew hoàn toàn đem Miranda Kerr ném tới sau đầu, Amanda cùng Helen - Hermann đang tại nói mới nhất một ít tình huống.

“Đây là Liên Hiệp Quốc nạn dân thự hồi hàm.” Amanda đem một phần chính thức văn kiện giao đến Matthew trong tay,“Chúng ta viện trợ Phi Châu vật tư, đại bộ phận đều phân phát đúng chỗ, trong thời gian rất lâu, chỉ cần ngươi đừng chủ động trêu chọc kia vài hắc nhân, không ai có thể lấy kì thị chủng tộc đề tài đến công kích ngươi.”

Matthew lật ra văn kiện đại khái xem một chút, cơ bản đều là tỏ vẻ “Cảm tạ” Cùng “Độ cao tán dương” Linh tinh quan phương bộ lời, bất quá hồi hàm cuối cùng có Kofi Annan cùng Gutierrez hai người ký tên.

Amanda lúc này còn nói thêm,“Có thiếu bộ phận vật tư không có đúng chỗ.”

Matthew nghi hoặc nhìn về phía nàng, Amanda giải thích nói,“Có chính trị địa phương tổng có hủ bại, chính trị cùng hủ bại là nguyễn sinh huynh đệ.”

Lời này ý tứ Matthew minh bạch, gật gật đầu,“Ta biết.” Hắn hỏi,“Kế tiếp đâu?”

Amanda đem một phần thật dày kế hoạch thư giao cho Matthew,“Đây là hai ngân sách hội tương lai hai năm quyên tiền cùng quyên giúp kế hoạch.”

Matthew quay đầu sẽ cẩn thận xem xem, lúc này lại phóng tới một bên,“Ngươi đơn giản nói dưới đi.”

“Chúng ta quyên giúp kế hoạch như cũ chia làm phú hào nhân vật nổi tiếng cùng công chúng hai bộ phận, mỗi năm tốt nhất đều tổ chức một hồi đại hình từ thiện quyên tiền hoạt động.” Amanda nói được rất chăm chú,“Mặt khác, mỗi năm đều tiến hành hai lần công khai quyên giúp, từng cái từ thiện ngân sách hội một lần. Chúng ta có thể thích hợp khống chế quy mô, không cần giống năm nay lần đầu quyên giúp như vậy...... Ân, dư luận phương diện, chúng ta vừa không cao điệu, cũng không đê điệu, thuận theo tự nhiên, để tránh đưa tới công kích.”

Suy xét vài giây, Matthew nói,“Có thể.”

Amanda còn nói thêm,“Quyên tiền phương diện, tốt nhất tưởng một ít tân trọng điểm, hiệu quả xuất sắc mà nói, đối với ngươi còn có giúp.”

Matthew nhất thời cũng tìm không thấy đầu mối, nói,“Amanda, còn có Helen, phương diện này các ngươi nhiều lưu ý một chút đi.”

Amanda cùng Helen - Hermann đều gật gật đầu.

Theo sau, Amanda còn nói thêm,“Tân niên qua đi, ta bên này sẽ có chi tiết niên báo.”

Helen - Hermann lúc này nói tiếp nói,“Lần này, từ thiện ngân sách hội khiến chúng ta tránh khỏi trọng đại nguy cơ, nhưng tiếp theo không hẳn liền quản dùng.” Nàng rất chăm chú khuyên nhủ,“Matthew, gần nhất hai năm nay xã hội tình thế, đặc biệt là Hollywood đại hoàn cảnh chuyển biến, ngươi cũng thấy được, chúng ta chỉ có thể thuận thế mà làm.”

“Ân.” Matthew hoàn toàn tán đồng Helen - Hermann mà nói,“Ta biết, Bắc Mĩ xã hội này đại hoàn cảnh đang tại phát sinh biến đổi lớn, bất cứ về đồng tính luyến, song tính luyến cùng hắc nhân đề tài, đều có khả năng gặp phải tranh luận.”

Amanda lắc lắc đầu,“Thật sự là tự làm tự chịu.”

Helen - Hermann nhìn Amanda liếc nhìn, nói,“Hảo, đừng nói này mấy oán giận mà nói .” Nàng quay đầu nhìn về phía Matthew,“Ta đề nghị, chúng ta tìm kiếm một thích hợp hắc nhân tổ chức hoặc là hắc nhân cá thể, lấy của ngươi danh nghĩa tiến hành giúp đỡ, như vậy về sau sẽ thiếu rất nhiều phiền toái.”

Nàng thở dài,“Tại Bắc Mĩ rất nhiều hắc nhân trong mắt, người da đen Châu Phi cùng bọn họ là hoàn toàn bất đồng .”

Matthew đã nghe qua Spike Lee hiện trường suy diễn, biết Helen - Hermann lời nói không giả, nói,“Ngươi sàng chọn thích hợp mục tiêu đi.”

Helen - Hermann nhớ xuống dưới, nói,“Này tạm thời không vội, muốn tìm kiếm thích hợp cơ hội.” Nàng ngược lại hỏi Matthew,“Phòng giải trí bên trong cái kia nữ model sao thế này?”

Matthew thuận miệng xả nói,“Một bằng hữu.”

Loại này bằng hữu một tầng khác ý tứ, Helen - Hermann đương nhiên biết, gật gật đầu,“Chính là hôm nay trên báo chí cái kia?”

“Ân.” Matthew lên tiếng.

“Hôm nay về nàng đưa tin số lượng rất nhiều, hơn nữa cùng đi qua có điều bất đồng.” Helen - Hermann nâng kính mắt, vẫn là rất bình thản nói,“Của ta trợ lý buổi sáng chuyên môn góp nhặt một ít, đại bộ phận đều là mượn ngươi cất cao cái kia nữ model, đối phương có khả năng là cố ý hâm nóng.”

Matthew khẽ nhíu mày, suy nghĩ một hồi, nói,“Elena hôm nay buổi sáng đánh cho ta qua điện thoại, nói tối hôm qua có người hướng nhiều gia bát quái truyền thông......”

Hắn không có nói tiếp, Helen - Hermann đủ để nghe minh bạch, phương diện này sẽ không cấp Matthew mang đến đại phiền toái, nàng cũng không nghĩ tới nhúng tay, nói,“Chính ngươi nắm chắc hảo, phỏng chừng chính là muốn mượn ngươi thượng vị.”

Nói tới đây, Amanda bỗng nhiên chen vào nói,“Ai, Matthew, ngươi nữ nhân duyên thật tốt a.”

Matthew cố ý bày ra một bộ kiêu ngạo bộ dáng,“Vậy còn cần nói nha? Ta là toàn niên linh đoạn nữ nhân sát thủ.”

Amanda lặng yên không một tiếng động hướng hắn dựng thẳng lên một căn ngón giữa.

Helen - Hermann lúc này chuyển dời đề tài,“Ngươi tối hôm qua cùng David - Ellison cùng một chỗ, có hay không hỏi về [ Fast and Furious ] hệ liệt tiến triển?”

Phía trước Matthew đã cùng nàng nói qua về [ Fast and Furious ] hệ liệt cùng [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] tục tập ý tưởng .

“David còn tại để người tiến hành thị trường tiền cảnh đánh giá......” Matthew bỗng nhiên nghĩ đến Victoria's Secret fashion show bắt đầu trước phát sinh sự tình, David - Ellison không thể nghi ngờ phi thường khó chịu Van Diesel,“Khả năng David sẽ có một ít tân ý tưởng.”

“Matthew, có tình huống, ngươi muốn chú ý một chút.” Helen - Hermann chậm rãi nói,“Ta lại đây phía trước vừa từ C+ bên trong được đến tin tức, Van Diesel tân niên qua đi trù tính hợp đồng đến kỳ, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, sẽ cùng C+ ký ước, Universal ảnh nghiệp bên trong có người cùng C+ tiến hành tiếp xúc, muốn mượn C+ lực lượng, thôi động [ Fast and Furious ] tân tục tác.”

“Úc?” Matthew nghi hoặc,“Universal ảnh nghiệp không phải tạm thời chém rớt này hệ liệt sao?”

Helen - Hermann giải thích nói,“Đây là Universal ảnh nghiệp cá biệt cao tầng cá nhân hành vi. Của ta phân tích, khả năng là David - Ellison cùng Universal ảnh nghiệp bước đầu tiếp xúc, khiến một vài người sinh ra này hệ liệt còn có giá trị ý tưởng. Còn có một loại khả năng, Universal ảnh nghiệp cố ý bày ra như vậy một giả tượng, biểu hiện muốn tiếp tục này hệ liệt, do đó khai ra càng cao giá.”

Thương nghiệp bao giờ cũng là ngươi lừa ta gạt, Matthew tương đối không phải trong nghề, ngẫu nhiên đề đề nghị tàm tạm, thật muốn đi thực tế thao tác, đừng nói là Universal ảnh nghiệp kia vài có được nhiều năm kinh nghiệm hành gia lão thủ , liên David - Ellison đều xa ở trên hắn.

Matthew suy nghĩ hơn nửa ngày, mới nói,“Nếu là loại thứ hai khả năng, chúng ta chỉ cần trả giá Universal ảnh nghiệp muốn giá, vẫn là có thể lấy đến bản quyền. Loại thứ nhất khả năng mà nói, kia liền phiền toái .”

Helen - Hermann tán đồng,“Không sai.C+ một khi sinh ra hứng thú, muốn thôi động này hạng mục, Universal ảnh nghiệp cùng bọn họ hợp tác tỷ lệ phi thường lớn.”

Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Này chỉ là rất phiến diện bước đầu tin tức, không thể thuyết minh cái gì, ta sẽ tìm người tiếp tục tìm hiểu, có cụ thể tình huống ta sẽ tìm David - Ellison thương nghị.”

Matthew gật gật đầu, Helen cũng biết hắn không có thực tế thương nghiệp thao tác năng lực.

Đến buổi chiều, Helen - Hermann dò xét được càng nhiều tin tức, Van Diesel sắp sửa gia nhập liên minh C+ kì hạ vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, nhưng Universal ảnh nghiệp vị kia cao tầng cùng C+ chỉ là dừng lại tại tối sơ bộ giai đoạn, sau lưng không có Universal ảnh nghiệp duy trì,C+ đối với vị kia cao tầng cá nhân hành vi, cũng tồn tại rất lớn nghi ngờ.

Nhưng Matthew vẫn là cấp David - Ellison gọi điện thoại, David - Ellison đi đến Thiên Sứ trù tính công ty, mấy người vẫn thương nghị đến sắc trời phóng hắc, lúc này mới phần mình rời đi.

So với phía trước, David - Ellison đối với Matthew đề nghị không có như vậy bài xích cùng kiên định , lúc trước hắn đầu tư này hệ liệt, chính yếu nguyên nhân liền tại Matthew trên người, nếu Matthew nhân vật đã tử vong, không có khả năng tiếp tục biểu diễn này hệ liệt, ngay cả đạo diễn Zack Snyder đều chuẩn bị cùng Warner Bros bắt đầu mặt khác hợp tác.

Này hệ liệt tục tập phiêu lưu, đối với hắn đến nói, không thể nghi ngờ tăng lớn gấp mười lần.

Đương nhiên, không nỡ khẳng định là có , David - Ellison dù sao cũng là một thương nhân, tuy nói cùng Matthew quan hệ rất không sai, nhưng cũng không phải nghe người ta nói vài câu, liền có thể dễ dàng buông tay cái loại này nhân.

Matthew cũng hạ quyết tâm, tương lai mấy tháng, nếu David - Ellison còn không có thể hạ quyết tâm, kia liền khiến Helen - Hermann tìm tới Universal ảnh nghiệp đi nói chuyện, xem hắn có thể hay không trực tiếp cùng Universal ảnh nghiệp hợp tác này hạng mục.

Hơn nữa hắn có thể tranh thủ đến nguyên bản nam nhất hào Paul - Walker duy trì.

Paul - Walker đệ nhất bộ là song nhân vật chính chi nhất, đệ nhị bộ là tuyệt đối nam chính, tuy rằng không có tham diễn đệ tam bộ, nhưng nhắc tới [ Fast and Furious ] nam chính, hôm nay phổ biến cho rằng là Paul - Walker.

Matthew cũng nhớ lại đương thời tại [ Fast and Furious ] trường quay khi phát sinh rất nhiều sự, khi đó Universal ảnh nghiệp phương diện liền đối Van Diesel khó làm phi thường bất mãn, sau này càng là nghe Paul - Walker đề cập qua, nếu không phải Van Diesel kéo đến trọng yếu đầu tư, Universal ảnh nghiệp sớm liền đạp điệu Van Diesel , mặt sau tục tác đệ nhị bộ, Universal ảnh nghiệp liền quyết đoán buông tay Van Diesel.

Liền tính Helen - Hermann nói loại thứ nhất khả năng đang tại thao tác, nói vậy Universal ảnh nghiệp bên trong đối với Van Diesel khó làm cũng sẽ có nghi ngờ.

Thực ra hắn lo lắng nhất , vẫn là Van Diesel kéo đến tài chính, trở lại này hệ liệt.

Universal ảnh nghiệp cùng cái gì không qua được, cũng sẽ không cùng tiền không qua được, mệt là người khác tiền, buôn bán lời chính mình cầm phần lớn, loại sự tình này ai đều thích làm.

Rời đi Thiên Sứ trù tính công ty phía trước, Matthew chuyên môn cho Paul - Walker đánh điện thoại, năm đó trừ bỏ kéo đến [ Fast and Furious ] hệ liệt đầu tư ngoại, Van Diesel diễn viên chính [ cực hạn đặc công ] chủ yếu tài chính, đồng dạng là hắn kéo đến đầu tư......

Chẳng lẽ người này thật là Spielberg tư sinh tử? Matthew khó tránh khỏi sinh ra loại này ý tưởng, chung quy người này tổng có thể kéo đến đầu tư.

Rời đi Thiên Sứ trù tính công ty thời điểm, Matthew không hề nghĩ đến Miranda Kerr còn vẫn ở phòng giải trí chờ hắn, cùng nhau ngồi xe trên đường trở về, hắn nhìn thấy mặt sau lại có cẩu tử theo đi lên.

Quá khứ hai năm nay, hắn hoa hoa công tử thanh danh sớm truyền khắp Bắc Mĩ, phóng viên cẩu tử thường thường xác nhận qua hắn cùng nào đó nữ tinh qua đêm, cơ bản cũng liền tán đi , hơn nữa hiện tại chính là mùa trao giải, hắn này mùa trao giải người ngoài cuộc, năm rồi tại đây mùa nhận đến chú ý độ là trong một năm tương đối thấp nhất thời gian đoạn, hiện tại lại có nhiều như vậy phóng viên cẩu tử theo ở phía sau, rõ ràng không quá bình thường.

Nghĩ đến Elena - Boyar cùng Helen - Hermann mà nói, Matthew mắt nhìn ngồi ở bên cạnh Miranda Kerr, quyết định cùng nàng nói chuyện.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 544: Quyết Tâm

Màu đen Benz xe hơi ở trong bóng đêm chạy ra Burbank, Matthew quay đầu mắt nhìn, mấy chiếc ô tô cùng xe máy còn theo ở phía sau, xem tình huống là chuẩn bị cùng hắn về nhà, tiếp tục thay hắn cùng Miranda Kerr gác đêm.

Hắn quay đầu đến, cũng không vòng quanh, nói thẳng,“Kerr, này mấy cẩu tử phóng viên có phải hay không cùng ngươi có liên quan.”

Nghe nói như thế, Miranda Kerr ngẩn người, căn bản không có nghĩ đến Matthew sẽ như vậy hỏi.

Tiếp, nàng phản ứng đầu tiên chính là tưởng phủ nhận.

Miranda Kerr còn không có há mồm, Matthew liền dựng thẳng lên một căn đầu ngón tay lắc lắc, nói,“Ta tại truyền thông phương diện quan hệ, so ngươi tưởng muốn nhiều. Đêm qua có chút truyền thông khan phát tin đạo chi tiền, đã theo ta trù tính công ty chào hỏi .”

Hắn cười cười,“Thân ái , nơi này là Los Angeles, không phải New York.”

Nghe nói như thế, Miranda Kerr quay đầu nhìn nhìn theo ở phía sau phóng viên cùng cẩu tử, theo bản năng còn muốn phủ nhận, nhưng đột nhiên nghĩ tới tự thân, làm một nhị tuyến người mẫu, nàng cùng New York thời trang truyền thông ở giữa cũng có rất nhiều lui tới, Matthew - Horner là Hollywood nhất tuyến đương hồng đại minh tinh, hẳn là thật cùng rất nhiều giải trí truyền thông ở giữa có liên hệ.

Người đại diện tối hôm qua liên hệ phóng viên trung, lấy bát quái loại giải trí truyền thông làm chủ, còn có thiếu bộ phận thời trang truyền thông.

Nhưng cùng chụp gác đêm loại này việc, thời trang phóng viên rất ít làm , chỉ có giải trí cẩu tử mới có bám riết không tha tinh thần.

Hôm nay nàng đại bộ phận thời gian đều tại phòng giải trí đợi, căn bản không biết Matthew bên kia phát sinh cái gì, chỉ là từ trước đài chỗ đó nghe nói, Matthew cùng nàng người đại diện vẫn họp.

Miranda Kerr không phải ngu ngốc, rất nhanh liền ý thức được, nàng cùng người đại diện phạm vào tiểu sai lầm, xem nhẹ Matthew - Horner cùng giải trí truyền thông ở giữa khả năng tồn tại quan hệ.

“Matthew......” Miranda Kerr đầu xoay chuyển phi thường mau, hơn mười năm người mẫu kiếp sống, có thể từ Australia một đường chém giết đến New York, tuy rằng phạm qua rất nhiều sai lầm, nhưng đầu não cơ bản xứng với dã tâm cùng tham dục, nàng không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, ngược lại hỏi,“Của ngươi người đại diện cái gì cũng không có làm?”

“Làm cái gì?” Matthew hỏi lại một câu, tiếp còn nói thêm,“Này mấy với ta mà nói đều không là tin tức.”

Hắn đối tài xế nói,“Đi Hilton khách sạn.”

Tối hôm qua hắn liền biết Miranda Kerr lần này lại đây, tạm thời ở tại Beverly Hills Hilton khách sạn.

Lời này ý tứ phi thường rõ ràng, Miranda Kerr hai má lúm nhất thời cương ở trên mặt, hôm nay chuyên môn tìm báo chí cùng thượng hệ thống mạng xem qua, tối hôm qua Victoria's Secret Show không thể nghi ngờ là giải trí cùng thời trang truyền thông chú ý tiêu điểm, mà về nàng tin tức, số lượng nhiều hoàn toàn áp qua VS Thiên Sứ mấy cái cột trụ.

Trong đó chỉ có một tiểu bộ phận đến từ người đại diện vận tác, đại bộ phận đều là giải trí truyền thông cùng thời trang truyền thông tự phát theo vào, bởi vì nàng cùng Matthew - Horner tối hôm qua đi đến cùng nhau, còn trở về Matthew - Horner gia, một đêm chưa ra.

Bất quá ngắn ngủi nửa ngày thời gian, phía trước vì thượng truyền thông trang phải làm không thiếu cố gắng nàng, liên mười mấy tuổi khi sự tình, đều bị giải trí truyền thông bóc đi ra.

Không qua bao lâu, nàng liền sẽ danh khí đại tăng......

Nhưng Miranda Kerr không ngu ngốc, biết này hết thảy tiền đề là nàng cùng Matthew - Horner đi cùng một chỗ.

Đơn độc một nữ model, rất nhanh liền sẽ trở lại ban đầu cái loại này thượng không thượng, hạ không hạ tình cảnh.

Miranda Kerr má lúm vỏn vẹn ở trên mặt cương ngạnh hai giây, lại chuyển động lên, tựa như phía trước đồng ý người đại diện sách lược như vậy, nàng là muốn hồng còn có nhất định bản lĩnh nữ nhân, cười nói,“Matthew, ta phi thường thích ngươi.”

Matthew cũng cười cười,“Kerr, ta cũng phi thường thích ngươi.”

Tuy rằng Matthew nói như vậy, nhưng Miranda Kerr sẽ không ngốc đến quả thật, lại càng sẽ không cho rằng dưới loại tình huống này, phía trước sách lược còn có thể hiệu quả, ô tô đang theo Beverly Hills Hilton khách sạn chạy tới, chỉ cần nàng hạ này chiếc xe, tối hôm qua sở làm cố gắng cũng liền tất cả đều uổng phí .

Một mảnh rộng lớn thiên địa liền đặt ở trước mắt, muốn trảo lại bắt không được......

Miranda Kerr cũng sẽ không dễ dàng buông tay, tựa như sớm nhất thời điểm, gặp nhiều như vậy khó khăn, nàng không có buông tay người mẫu sự nghiệp, ngược lại đi lên Victoria's Secret Show như vậy.

Hiện tại cần tân đối sách.

Trầm mặc vài giây, Miranda Kerr liền có chủ ý, cùng rất nhiều chỉ có thể thụ trù tính công ty bài bố người mẫu bất đồng, có thể đi đến hiện tại, nàng phi thường có chủ kiến.

Miranda Kerr trên mặt vẫn là ngọt ngào tươi cười, thử hỏi,“Matthew, làm ta bạn trai hảo sao?”

“Ách......” Matthew có chút ngoài ý muốn, gấp khúc quyền đầu ho khan một tiếng, nói,“Này...... Quá đột nhiên.”

Tuy rằng tối hôm qua đến hiện tại hai người cũng không có nói rõ, nhưng ai cũng rất rõ ràng, đây chính là một đoạn ngắn ngủi sương sớm nhân duyên.

Nghe được này rõ ràng là uyển cự mà nói, Miranda Kerr lại không có buông tay, vừa mà nói càng nhiều là thử, Matthew đáp ứng là lý tưởng tình huống, kia ý nghĩa hắn xác thật vì chính mình mê muội, bản thân cũng cảm tính thắng lý tính, kể từ đó nàng liền có khả năng xảo diệu ảnh hưởng thậm chí khống chế như vậy một vị Hollywood đương hồng đại minh tinh.

Nhưng Matthew cự tuyệt .

Miranda Kerr trên mặt tươi cười một chút không biến, Viên Viên má lúm vẫn là như vậy chọc người,“Ta nói là tạm thời làm của ta bạn trai.” Nàng dâng lên bên trong xe tấm chắn, còn nói thêm,“Đại khái hai đến ba nguyệt.”

So sánh lý tưởng nhất tình huống, đây là lui một bước lựa chọn.

Matthew quay đầu nhìn về phía Miranda Kerr, nghi hoặc nói,“Tạm thời?”

Miranda Kerr nhẹ nhàng gật đầu,“Ta sẽ thực hiện sở hữu bạn gái nghĩa vụ, chỉ cần ngươi khiến ta tại Horner trang viên trụ một đoạn thời gian.”

Có thể đi vào Horner trang viên, nói không chừng liền có thay đổi khả năng.

Matthew rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, Miranda Kerr rất không phải bình thường, liền cùng Adriana - Lima như vậy, rất biết chơi cũng rất dám ngoạn, xác thật là lý tưởng giường bạn, hơn nữa hắn bản thân cũng không phải rất để ý này mấy nữ nhân mượn hắn danh khí hâm nóng, phía trước muốn đem Miranda Kerr đuổi về Hilton khách sạn, càng nhiều là tại nói cho nàng thiếu ngoạn một ít nhàm chán xiếc.

Hai ba tháng, vừa lúc cũng không có mới mẻ cảm, từ phương diện này đến nói, Miranda Kerr đề nghị tựa hồ cũng không tệ lắm.

“Ta gần nhất công tác bận rộn, không thời gian ngoạn loại trò chơi này.”

Nếu Miranda Kerr chủ động đem này trở thành giao dịch đặt tới ở mặt ngoài đến đàm, Matthew cũng nói rõ ,“Kerr, chúng ta lẫn nhau vẫn là càng thẳng thắn thành khẩn một điểm đi.”

Miranda Kerr không nghĩ tới Matthew cự tuyệt như thế dứt khoát, phảng phất tối hôm qua bọn họ cái gì cũng chưa từng xảy ra như vậy.

Matthew không có cảm giác bất cứ ngượng ngùng, tối hôm qua đi ra thời điểm, hắn liền thấy được phóng viên cẩu tử, căn bản không có tránh né truyền thông tầm mắt, đã phối hợp qua Miranda Kerr , tuy nói Miranda Kerr xác thật không sai, vừa đề nghị cũng gọi người động tâm, nhưng hắn thâm thâm minh bạch một đạo lý -- thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó a !

Miranda Kerr không phải Charlize - Theron, từ tối hôm qua đến hiện tại, không một không biểu hiện nàng có rất mạnh mục đích tính, tương lai chẳng sợ thời gian đến , phỏng chừng cũng sẽ không giống Charlize - Theron như vậy chủ động chuyển đi.

Đối với Charlize - Theron, hắn là tưởng lưu không có lưu lại, Miranda Kerr hay là thôi đi......

Đối mặt Matthew, Miranda Kerr biết chính mình là hoàn toàn nhược thế một phương, nguyên bản kế hoạch tưởng thực không sai, đáng tiếc không phạm vào một điểm tiểu sai lầm, trực tiếp dẫn đến không thể lại chấp hành.

Nhưng liền như vậy buông tay, lại để người rất khó cam tâm.

VS Thiên Sứ là phi thường khó được bình đài, lấy đến duy mật hiệp ước, cũng có trợ với nàng chen thân nhất tuyến người mẫu hàng ngũ.

Về phần thẳng thắn thành khẩn, ngốc tử mới cùng hắn thẳng thắn thành khẩn đâu.

Cho dù là đến hiện tại, Miranda Kerr cũng không trực tiếp thừa nhận mặt sau cẩu tử phóng viên cùng nàng có liên quan.

Matthew quả quyết cự tuyệt, nàng dứt khoát lại lui về phía sau một bước.

“Chúng ta duy trì ước hội trạng thái, công khai cái loại này.” Miranda Kerr đột nhiên vươn ra đầu lưỡi, liếm liếm miệng mình, trong giọng nói tràn ngập mị hoặc,“Matthew, ta có rất nhiều địa phương, ngươi còn không có thử qua đâu......”

Nàng xem lên vẫn là như vậy ngọt ngào, ngọt ngào bề ngoài dưới lại đổi một bộ dáng,“Ta cam đoan, tuyệt đối có thể cho ngươi mang đến không đồng dạng hưởng thụ.”

Matthew nhìn Miranda Kerr, có vẻ đặc biệt bình tĩnh, thực ra tựa như chính hắn, mỗi người đều tại truy đuổi danh lợi, này bản thân không gì đáng trách.

Miranda Kerr cắn môi, má lúm nhẹ nhàng run run lên, còn nói thêm,“Ngươi chỉ cần ngăn cách thời gian theo ta tại công chúng trường hợp ước hội, ta tại tương lai hai tháng đều lưu lại Los Angeles hoặc là ngươi công tác phụ cận, cam đoan tùy gọi tùy đến.” Nàng gặp Matthew vẫn là không có tỏ vẻ, tiếp tục nói,“Trừ công khai ước hội, ngươi không cần thừa nhận chúng ta là nam nữ bằng hữu quan hệ.”

“Này điều kiện nghe không sai.” Matthew niết niết cằm,“Kerr, trong khoảng thời gian này thật trọng yếu như vậy.”

Miranda Kerr do dự vài giây, cuối cùng gật đầu nói,“Trọng yếu phi thường !” Nàng quyết định thích hợp thẳng thắn một điểm,“Quan hệ đến ta có thể hay không trở thành nhất tuyến siêu cấp người mẫu.”

Matthew khẽ nhíu mày,“Ngươi không nói rõ ràng, ta không thể suy xét lợi hại được mất, không có cách nào khác đáp ứng ngươi.”

“Này......” Miranda Kerr Viên Viên trên mặt hiện ra vài phần khó xử, tự hỏi một hồi, chậm rãi nói,“Gisele - Bündchen mấy tháng trước ly khai duy mật, duy mật cần một danh tân Thiên Sứ người mẫu, trước mắt đang tại chân tuyển thích hợp mục tiêu, ta là hậu tuyển nhân chi nhất, nhưng so với mặt khác đối thủ cạnh tranh, ta không có đặc biệt rõ ràng ưu thế. Cho nên, ta nhu cầu cấp bách muốn mở rộng danh khí.”

Nghe đến những lời này, Matthew đột nhiên vang lên Orlando - Bloom, chẳng lẽ từng tại Miranda Kerr người mẫu kiếp sống trung, Orlando - Bloom khởi trọng yếu tác dụng?

Hiện tại Orlando - Bloom Kingdom of Heaven sau liền không có tác phẩm vấn thế, ngay cả hắn đều không biết Tinh Linh vương tử đi nơi nào, lấy Miranda Kerr hôm nay biểu hiện, phỏng chừng Orlando - Bloom đứng ở nàng trước mặt, e nàng cũng sẽ không để ý tới Tinh Linh vương tử.

Miranda Kerr quyết tâm luôn luôn xứng với dục vọng, mắt thấy Matthew vẫn là không có tỏ vẻ, lại tăng lớn lợi thế,“Matthew, ta kết hôn phía trước, ngươi nếu muốn ta, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta.”

Màu đen Benz xe hơi lúc này đột nhiên dừng lại, Matthew nhìn ngoài cửa sổ xe liếc nhìn, nói,“Kerr, khách sạn đến.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 545: Warner Cao Tầng

Hạ Benz ô tô, Miranda Kerr không có lập tức tiến khách sạn, mà là đứng ở bên cạnh xe, lộ ra Viên Viên má lúm cùng tiếu dung ngọt ngào, phất tay cùng người trong xe tái kiến, mặc cho cẩu tử phóng viên tại cách đó không xa chụp ảnh, tựa hồ tâm tình tương đương không sai, thẳng đến Benz xe hơi dần dần đi xa, lúc này mới xoay người tiến vào khách sạn, hướng tới thang máy gian đi thời điểm, trên mặt cười ra má lúm vẫn không có biến mất qua.

Trở lại Horner trang viên, hai vị phóng khách đã chờ ở phòng khách bên trong, đây cũng là Matthew đưa Miranda Kerr về khách sạn một nguyên nhân, buổi chiều hắn liền tiếp đến Johnny - Depp đánh tới điện thoại.

“Hải, Depp.” Matthew nhìn thấy Johnny - Depp, quá khứ cùng hắn ôm một chút, nói,“Ngươi rốt cuộc bỏ được từ Pháp quốc trở lại?”

Johnny - Depp cố ý nói,“Ngươi không cần kích động, ta trở về cũng không phải chuyên môn đến xem ngươi.” Hắn tràn ngập sủng nịch ánh mắt dừng ở cùng tới được tiểu cô nương trên người,“Lily nhất định phải lại đây xem xem nàng giáo phụ.”

Matthew cũng thấy được Lily - Depp, ngồi xổm xuống đi đem nàng ôm lên, nói,“Oa, Lily trưởng cao , cũng biến trầm , là đại cô nương .”

Lily - Depp hơi hơi ngửa ra sau, tròn trịa khuôn mặt nhăn lại đến,“Giáo phụ, ngươi là nói ta biến béo không đẹp sao?”

“Đương nhiên không phải.” Matthew cười nói,“Lily xinh đẹp nhất .”

Hắn ôm Lily hướng sô pha bên kia đi, cùng Depp là lão bằng hữu , cũng không không cần tiếp đón Depp.

Johnny - Depp ngồi ở đan nhân trên sô pha, nói,“Lily nói ngươi này giáo phụ rất không xứng chức, còn chưa có đi Pháp quốc xem qua nàng.”

“Phải không, Lily?” Matthew đem Lily - Depp đặt ở trên sô pha, ngồi ở nàng bên cạnh, nói,“Thế nhưng Pháp quốc quá xa , Lily chuyển về Los Angeles hảo không hảo?”

“Không tốt......” Lily - Depp lập tức lắc đầu,“Mụ mụ không thích tại Los Angeles trụ.”

Matthew lại hỏi,“Ngươi mụ mụ đâu? Nàng chưa có tới?”

Johnny - Depp nói tiếp nói,“Vanessa tại Pháp quốc, gần nhất bề bộn nhiều việc.”

Lily - Depp từ trên sô pha nhảy xuống,“Ta muốn đi chơi , không cùng các ngươi nói chuyện .”

Matthew nghiêng đầu nhìn nàng,“Ngươi không phải chuyên môn đến xem giáo phụ sao?”

Lily - Depp rầm rì nói,“Ta không phải nhìn thấy ngươi sao?”

“Nga, được rồi.” Matthew vẫy tay gọi tới quản gia, phân phó nói,“Mang Lily đi phòng giải trí ngoạn đi.”

Các nàng đi phía trước, hắn còn nói thêm,“Khiến phòng bếp chuẩn bị bữa tối.”

Quản gia phi thường xứng chức,“Ta đã làm cho bọn họ chuẩn bị .”

Matthew gật gật đầu, đẳng quản gia mang theo Lily - Depp đi phòng giải trí, hỏi Johnny - Depp,“Làm sao, vẫn mặt co mày cáu.”

“Không có cái gì.” Johnny - Depp ngồi tựa ở trên sô pha,“Lão vấn đề, cùng Vanessa cãi nhau , ta tưởng hồi Los Angeles, nàng tưởng lưu lại Pháp quốc.”

Hắn khoát tay,“Không nói này mấy . Lần này trở về, chủ yếu vẫn là bởi vì công tác.”

Nữ dong lúc này đưa tới hai ly trà, Johnny - Depp tiếp nhận nói lời cảm tạ, hỏi Matthew,“Disney ảnh nghiệp chưa cùng ngươi hợp tác?”

“Không có.” Matthew uống một ngụm trà nóng, nói,“Lần trước với ngươi thông điện thoại không phải đã nói sao, National Treasure tục tập bởi vì thù lao không thể đồng ý, Disney phương diện đã vô hạn kỳ lùi lại . Mặt khác ta tạm thời chưa cùng Disney hợp tác hạng mục.”

Nói tới đây, hắn bỗng nhiên nắm chắc đến Depp trong lời nói trọng điểm,“Disney ảnh nghiệp với ngươi đàm [ Cướp biển vùng Caribbean ] thứ bốn bộ ?”

“Đúng vậy.” Johnny - Depp không có đối Matthew bảo mật ý tứ,“Một tuần trước, Jerry - Bruckheimer cùng Robert - Iger một vị đại biểu, đặc biệt đi Pháp quốc đi tìm ta, hỏi thăm ta tiếp tục biểu diễn Jack - Sparrow ý đồ.”

Matthew nghĩ đến từng kia bộ phim, sáng tỏ nói,“Quả nhiên, bọn họ chuẩn bị sử dụng đan nhân vật chính.”

Johnny - Depp nhìn về phía Matthew,“Bọn họ không có tìm ngươi?”

“Không có, phỏng chừng Disney sẽ không lại dùng tam nhân vật chính.” Matthew hảo kỳ hỏi,“Thứ bốn bộ lúc nào bắt đầu?”

“Tạm thời chỉ là ý đồ, phát hành khả năng muốn đến 2010 năm tả hữu.” Johnny - Depp hồi đáp.

Matthew buông xuống chén trà,“Như vậy kiếm tiền hệ liệt, Disney khẳng định sẽ không buông tha.”

Hôm nay,[ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] cơ bản từ toàn cầu điện ảnh trên thị trường hạ màn, toàn cầu box office tích lũy 12 ức 1680 vạn dollar, không chỉ có sẽ là Bắc Mĩ niên độ box office quán quân, vẫn là toàn cầu box office niên độ đệ nhất.

Đồng thời, này bộ phim cũng vượt qua [ Lord of The Rings 3: Vương giả trở về ], ngồi ở toàn cầu box office tổng bảng đệ nhị trên vị trí, gần với James - Cameron [ tàu Titanic ].

Như vậy hệ liệt phim, Walt Disney làm sao có khả năng buông tay đẩy ra tục tập?

Hơn nữa Disney ảnh nghiệp sách lược rất rõ ràng, tài điệu Will - Turner cùng Elizabeth - Swan, chỉ lưu lại được hoan nghênh nhất Jack - Sparrow, để khống chế phí tổn cùng phong hiểm.

Matthew không khó nhìn thấy này mấy, vui đùa nói,“Depp, cơ hội đến , nhất định phải hung hăng cắn Disney một ngụm.”

“Đương nhiên !” Johnny - Depp ha ha cười nói,“Ta cấp Disney ảnh nghiệp cùng Bruckheimer ảnh nghiệp chuẩn bị một phần giá trên trời hợp đồng.”

Cụ thể mức Matthew không có lại hỏi, bất quá suy đoán một chút cũng có thể biết đại khái con số, phỏng chừng tổng thù lao thêm vào cùng một chỗ khả năng không thua kém 5000 vạn dollar.

Jack - Sparrow thuyền trưởng đã xâm nhập nhân tâm, trừ phi Walt Disney buông tay này hệ liệt, bằng không liền muốn nhận Depp giá trên trời thù lao.

Johnny - Depp lúc này chuyển đề tài,“Lần này trở về thực ra chủ yếu là cùng Warner Bros nói chuyện hợp tác.”

Matthew nghi hoặc,“Warner Bros?”

“[ Batman ] hệ liệt.” Johnny - Depp nói thẳng,“Warner Bros một vị người sản xuất cùng [ Batman: Khai chiến thời khắc ] đạo diễn Christopher - Nolan cố ý mời ta biểu diễn tân Batman điện ảnh trung một trọng yếu nhân vật.”

“Sẽ không là Bruce - Wayne đi?” Matthew cố ý hỏi.

Johnny - Depp lại nói,“Là Bruce - Wayne túc địch.”

Matthew lập tức nghĩ đến trắng bệch gương mặt cùng huyết hồng miệng rộng,“Tên hề?” Nhìn thấy Johnny - Depp gật đầu, hắn lại hỏi,“Thỏa thuận sao?”

Johnny - Depp khoát tay,“Không có, bọn họ chỉ có thể khai ra 1200 vạn dollar thù lao, kém nhiều lắm, ta không có khả năng bởi vì này dạng một nhân vật chủ động hàng lương.”

“Không sai.” Matthew phi thường tán thành Johnny - Depp mà nói,“Đổi thành ta cũng sẽ không hạ thấp thù lao.”

Một bộ thuần túy thương nghiệp điện ảnh, cộng thêm một vai diễn phản diện, nếu ngôi sao tuyến đầu hàng lương biểu diễn, đối hậu tục mặt khác hiệp ước đàm phán sẽ mang đến nhất định phản đối ảnh hưởng.

Loại này nhân vật, lựa chọn tốt nhất là nhị tuyến trong kỹ xảo biểu diễn tiêu chuẩn không sai diễn viên.

Johnny - Depp nâng chung trà lên, uống một hớp lớn, nói,“Ta nghe người đại diện nói, Warner Bros cao tầng, hướng kịch tổ đạo diễn cùng người sản xuất đề cử ngươi.”

“Ta?” Matthew lắc đầu,“Bọn họ như thế nào sẽ nhớ tới tìm ta?”

Johnny - Depp cố ý đổi chủng ngữ điệu,“Bởi vì Matthew - Horner là box office bảo đảm a.”

Matthew chỉ chỉ Depp, không khỏi cười lên, nói,“1200 vạn dollar thù lao, không có khả năng.” Hắn lại hỏi,“Tin tức xác thực?”

Johnny - Depp nhẹ nhàng gật đầu,“Hẳn là sẽ không sai, nói không chừng bọn họ rất nhanh liền sẽ tìm tới Helen - Hermann.”

“Ta cảm giác khả năng tính không lớn.” Matthew cố ý gấp khúc cánh tay, làm triển kì cơ nhục động tác,“Ai gặp qua một so Batman còn cường tráng tên hề?”

Warner Bros cao tầng, hướng đến thích lung tung can thiệp kì hạ chế tác phim, này tại toàn Hollywood đều là có tiếng , phỏng chừng bọn họ khả năng xuất phát từ box office kêu gọi lực nguyên nhân hướng [ Batman ] kịch tổ làm đề cử, Christopher - Nolan không hẳn sẽ chọn dùng bọn họ đề nghị.

Phía trước hắn liền nghe Akiva - Goldsman đề cập qua, cùng Warner Bros hợp tác, lo lắng đệ nhất yếu tố vĩnh viễn không phải tài chính linh tinh vấn đề, ngược lại là Warner Bros cao tầng lung tung thò tay.

Bất quá, Akiva - Goldsman bất đồng với người bình thường người sản xuất, có hắn cường thế ở phía trước đỉnh , cũng không cần quá mức lo lắng I Am Legend cùng [ Hancock ].

Người trước quay chụp bị vây ở tạm dừng trạng thể, bởi đạo diễn Guillermo - Del - Toro sinh bệnh, nguyên bản quyết định tân niên sau quay chụp kế hoạch, chỉ có thể tạm thời lui về phía sau, lúc nào một lần nữa khởi động máy quay chụp, còn muốn xem Guillermo - Del - Toro hồi phục tình huống.

Người sau kịch bản cùng kế hoạch thư đã đưa đến Helen - Hermann trong tay, song phương còn dừng lại tại bước đầu tiếp xúc giai đoạn, chân chính đàm phán chưa bắt đầu.

Phỏng chừng muốn đàm thượng một đoạn thời gian rất dài, bởi vì [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] siêu cấp đại bán, Matthew thù lao tăng giá là tất nhiên .

Hôm nay,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] phát hành nửa tháng nhiều điểm, Bắc Mĩ box office thuận lợi đạt tới 3 ức dollar, toàn cầu box office cao tới 6 ức dollar.

Đối với một bộ chế tác phí tổn chỉ có 8500 vạn dollar phim đến nói, như vậy box office chỉ có thể dùng siêu cấp đại bạo đến hình dung.

Hơn nữa này còn không phải [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] box office chung điểm, tương lai còn có hai đến ba tháng thời gian, sẽ tiếp tục tại toàn thế giới chiếu phim, box office con số còn sẽ tiếp tục kéo lên.

Đương nhiên, Matthew biết này bộ phim nhiệt độ hạ thấp, tương lai box office thu hoạch sẽ không rất nhiều, Warner Bros dự tính, Bắc Mĩ cuối cùng box office sẽ ở 3 ức 5000 vạn dollar tả hữu, toàn cầu box office có hi vọng siêu việt 7 ức dollar đại quan.

Mặt khác, cho đến ngày nay, Skydance ảnh nghiệp bán ra [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] điện ảnh quanh thân mười bảy hạng quanh thân trao quyền, tổng thu nhập vượt qua 1 ức dollar.

So với điện ảnh phòng vé thượng Cao Thành bản, này mấy càng tiếp cận thuần lợi nhuận.

Này mấy chẳng những đủ để cho David - Ellison thu hồi phí tổn, cũng khiến hắn thực hiện đại ngạch độ lợi nhuận.

“David......”

Trong văn phòng, một người đầu trọc người da trắng đối David - Ellison nói,“Tình huống phi thường rõ ràng, Matthew - Horner có siêu cường box office kêu gọi lực, theo Leonidas chết ở Thermopylae,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] này hạng mục tục tác, rất khó lại mượn đến hắn kêu gọi lực .”

“Ta minh bạch.” David - Ellison qua lại đi đến,“Điều tra đưa tin đi ra sao?”

“Ngày mai buổi sáng liền sẽ đưa đến ngươi bên này.”

Skydance ảnh nghiệp quy mô hữu hạn, cho đến bây giờ đầu tư điện ảnh, cũng chỉ có [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] một bộ thành công, bên trong công tác nhân viên cũng là David - Ellison từ trong giới tưởng tẫn các loại biện pháp đào đến, trung thành độ tự nhiên chưa nói tới cao bao nhiêu.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 546: Thương Nghiệp Cơ Mật

2007 năm tân niên vừa qua khỏi, Hollywood trong giới hành nghề giả nhóm, lại đầu nhập đến phần mình bận rộn trong, cố ý mùa trao giải diễn viên nghĩ mọi biện pháp kéo phiếu, các điện ảnh công ty xem kỹ năm đầu kế hoạch, những người đại diện vội vàng bồi dưỡng hoặc là đào móc hộ khách, còn có càng nhiều người đang vì chính mình tiền đồ suy nghĩ.

Martin - Davis có Mĩ quốc thông thường nhất danh tự, cùng với người da trắng thông thường nhất tóc nâu bích nhãn cùng mũi cao mắt sâu bộ dạng, vừa qua một năm, hắn phát triển tương đương không thuận, nửa năm trước đầu tiên là tại DreamWorks phát hành bộ môn tao ngộ đến giảm biên chế, trở thành phân phát công tác nhân viên trung một thành viên, sau này thật vất vả bởi vì có DreamWorks công tác trải qua, tiến vào Skydance điện ảnh công ty thị trường bộ công tác, lại tại tranh đoạt một chủ quản vị trí khi, bại bởi một cái khác so với hắn tư lịch thiển nhân.

Sau đó, hắn tao ngộ đến văn phòng chính trị, bị thượng vị sau đối thủ cạnh tranh, sung quân đến nhất tuyến thị trường điều tra tiểu tổ, từ tháng mười một bắt đầu, liền tại đại Los Angeles cùng với quanh thân địa khu chung quanh chạy, xâm nhập thị trường nhất tuyến điều tra [ Fast and Furious ] thị trường tiền cảnh.

Hắn tại vất vả cùng oán giận rất nhiều, cũng phi thường hảo kì, này hệ liệt cùng Skydance ảnh nghiệp không có nửa cents quan hệ, vị kia siêu cấp phú nhị đại vì cái gì muốn làm thị trường đánh giá?

Lòng hiếu kỳ cho phép, Martin - Davis nghe trộm được người cạnh tranh thủ trưởng cùng đầu trọc chấp hành quan đối thoại, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, Skydance ảnh nghiệp lão bản chuẩn bị từ Universal ảnh nghiệp trung trong tay mua xuống [ Fast and Furious ] hệ liệt bản quyền.

Mà lão bản sở dĩ dám làm như thế, là vì sau lưng có Matthew - Horner đề nghị.

Martin - Davis gặp qua Matthew - Horner, càng nghe qua hắn kia hiển hách thanh danh, Matthew - Horner cùng siêu cấp phú nhị đại lão bản David - Ellison là phi thường không sai bằng hữu, Skydance ảnh nghiệp thành lập tới nay duy nhất thành công một bộ điện ảnh, cũng bắt nguồn từ Matthew - Horner đề cử,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] bộ điện ảnh này, khiến Skydance ảnh nghiệp nháy mắt thanh danh đại chấn.

Toàn bộ Skydance ảnh nghiệp, hiện tại đều đặc biệt tin tưởng Matthew - Horner ánh mắt.

Hắn biết rõ, thực ra Hollywood công nhận Matthew - Horner tại tuyển phim mặt trên có chỗ độc đáo, chung quy liên tục nhiều như vậy bộ điện ảnh thành công nhân, tuyệt đối không thể đơn giản quy về vận khí rất tốt.

Cho nên, làm thực địa tham dự [ Fast and Furious ] hệ liệt nhất tuyến thị trường điều tra viên công chi nhất, Martin - Davis không có tiêu phí quá nhiều khí lực, liền dò xét được sự kiện chân tướng.

Đại khái là thời đến vận chuyển, hắn tại C+ một vị người quen vừa lúc ở tìm hiểu về [ Fast and Furious ] hệ liệt tin tức, nghe nói hắn tại Skydance ảnh nghiệp công tác sau, chủ động tìm lại đây, hơn nữa chuẩn bị khai ra một bút tương đối khả quan thù lao.

Lái xe từ bắc Hollywood tiến vào Burbank, Martin - Davis thất chuyển bát quẹo vào vào thứ bốn mươi ba phố, đem xe dừng ở một nhà kiểu cũ tiệm cà phê tiền, xuống xe đi vào tiệm cà phê đại môn.

“Ta ở bên này, Martin.” Lập tức có chào hỏi thanh âm truyền tới.

Tiệm cà phê không lớn, Martin - Davis theo tiếng quay đầu, lập tức thấy được vị kia người quen, một vị C+ nhị tuyến thiên thượng người đại diện Brock - Lesnar.

Hắn lập tức đi qua, ngồi ở Brock - Lesnar đối diện.

Brock - Lesnar vì hắn điểm một ly Lam Sơn, nói,“Đã lâu không gặp , Martin. Không nghĩ tới ngươi rời đi DreamWorks .”

Martin - Davis nhún nhún vai, nói,“DreamWorks xoá phát hành bộ, không có biện pháp, may mà Spielberg coi như phúc hậu, cho một bút khả quan phân phát phí.”

Có thể đảm đương giải trí trù tính nhân, không thể nghi ngờ đều giỏi về sát ngôn quan sắc, Brock - Lesnar nghe nói như thế, lập tức minh bạch Martin - Davis hẳn là cố ý nói như vậy , lấy tỏ rõ hắn cũng không rất thiếu tiền.

Hai người phía trước thông qua điện thoại câu thông qua, sự tình chỉ là đề một câu, cụ thể làm như thế nào, còn muốn trước mặt đàm.

Brock - Lesnar làm bộ như không có nghe hiểu, ngược lại nói,“Của ngươi vị kia bằng hữu, nói ngươi tại Skydance ảnh nghiệp qua được không phải rất vui vẻ.”

Hắn có thể tìm đến David - Davis, cũng là chuyên môn tìm người chuyển giới , hai người phía trước vỏn vẹn chính là nhận thức mà thôi.

David - Davis xác thật tình trạng không tốt, điểm này khó có thể giấu diếm được người có tâm, hắn dứt khoát nói,“Brock, ngươi tìm ta có chuyện gì, nói thẳng đi.”

“Liền điện thoại bên trong sự.” Brock - Lesnar bình tĩnh hỏi,“David - Ellison vì sao nhằm vào [ Fast and Furious ] hệ liệt làm thị trường điều tra?”

David - Davis biết vừa có điểm nóng nảy, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh,“Xin lỗi, ta chỉ có thể với ngươi nói Skydance ảnh nghiệp đang vì [ Fast and Furious ] hệ liệt tục tác làm thị trường đánh giá, còn lại của ta không thể nói, đây là thương nghiệp bí mật, ta tất yếu tuân thủ công tác của ta hợp đồng.”

Brock - Lesnar thiếu chút nữa ngay cả mũi đều khí nghiêng, đều đến nơi đây , còn nói cái gì tuân thủ chức nghiệp đạo đức?

“Này mấy cái gọi là bí mật, tại ngươi trong bụng một dollar đều không trị.” Brock - Lesnar ở mặt ngoài vẫn là rất bình tĩnh,“Ngươi tôn trọng ngươi công tác hợp đồng, Skydance ảnh nghiệp tôn trọng ngươi cá nhân giá trị sao?”

Không đợi David - Davis trả lời, hắn liền nói,“Không có đi.”

Nói tới đây, Brock - Lesnar khoa tay múa chân thủ thế,“Nếu ngươi có thể đem chuyện này chi tiết nói cho ta biết, này bút tiền về ngươi.”

David - Davis lắc đầu, còn tưởng nói cái gì.

Brock - Lesnar không tưởng tại hắn trên người lãng phí quá nhiều thời gian, làm C+ có nhất định địa vị cùng tài nguyên người đại diện, nếu không phải Universal ảnh nghiệp hai vị cao tầng liên lạc đến hắn, hắn phía trước lại thu phục cái kia đầu trọc, sẽ để ý tới như vậy một bị DreamWorks đào thải tiểu nhân vật?

Hắn mở ra túi công văn, lấy ra một phong thư, đặt ở cà phê trên bàn, giao cho David - Davis, David - Davis cầm lấy đến, mở ra phong thư tựa hồ tại cẩn thận xem xét.

“Ngươi hẳn là biết, ta tại C+ công tác, trong giới nhân mạch quan hệ rất rộng.” Brock - Lesnar không có khả năng cho hắn quá nhiều tiền, còn chuẩn bị một cái điều kiện,“Ngươi rời đi Skydance ảnh nghiệp, ta có năng lực vì ngươi giới thiệu một phần tân công tác, tỷ như đi Universal ảnh nghiệp.”

C+ người đại diện đồng dạng là phân cao thấp, muốn trở thành phía đối tác, hoặc là thủ hạ có đại bài ngôi sao, hoặc là có thể thao tác một ít chất lượng tốt hạng mục vừa đứng thức phục vụ.

Nguyên bản, cơ hội như vậy rất khó đến phiên trên đầu của hắn, vừa vặn hắn thuyết phục cái kia đầu trọc chuyển ném đến C+, Universal ảnh nghiệp hai vị cao tầng được đến tin tức, chủ động cùng hắn lấy được liên lạc, muốn lợi dụng đầu trọc mượn sức tài chính, trọng khải [ Fast and Furious ] hệ liệt.

Tuy rằng Universal ảnh nghiệp bên trong đều không xem hảo [ Fast and Furious ], còn tạm thời chém rớt này hệ liệt, kia hai vị Universal ảnh nghiệp cao tầng có vẻ thế đơn lực cô, nhưng Van Diesel cùng hắn có thể kéo đến tài chính mà nói, liền đủ để thuyết phục Universal ảnh nghiệp quản lý tầng, một lần nữa khởi động này hệ liệt, mà hắn đem trở thành vừa đứng thức phục vụ người phụ trách.

Một khi thành công, mang đến chỗ tốt cự đại; Đương nhiên cũng có thất bại phiêu lưu, nhưng Van Diesel cùng hắn cái nhìn nhất trí, không mạo hiểm nói sự nghiệp chỉ biết dừng bước không tiến.

Đối với Hollywood đến nói, giậm chân tại chỗ chính là tại rút lui, mặt sau sẽ có quá nhiều nhân tượng lang như vậy nhào lên đến, đem bọn họ nuốt hết.

Tựa như Universal ảnh nghiệp kia hai vị cao tầng như vậy, có dã tâm, có tham dục, có năng lực, có tài nguyên, mới có thể bò đến càng cao địa phương.

David - Davis khép lại phong thư, hỏi,“Ngươi xác định có thể giúp ta liên hệ đến so hiện tại càng tốt chức vị?”

“Đương nhiên.” Brock - Lesnar có vẻ tin tưởng mười phần, nếu [ Fast and Furious ] hệ liệt dựa theo kế hoạch tiến hành, David - Davis tiến vào Universal ảnh nghiệp phi thường dễ dàng, thật sự không được còn có thể đến kịch tổ công tác,“C+ người đại diện, luôn luôn nói được thì làm được.”

David - Davis cũng không tin tưởng C+ danh dự, này mấy người đại diện cũng không có cái gì danh dự đáng nói, nhưng lấy đến tay dollar là chân thật chỗ tốt, hơn nữa hắn tại Skydance ảnh nghiệp đợi đến phi thường không thoải mái, tiếp tục đi xuống chỉ biết lưu lạc đến văn phòng chính trị trong vũng bùn, vốn liền có từ chức tính toán......

“Ta tin tưởng ngươi hứa hẹn.” David - Davis trước khẩu không đối tâm nói một câu, này bao giờ cũng là một cơ hội, nói tiếp,“Chúng ta nhằm vào [ Fast and Furious ] hệ liệt làm thị trường điều tra, là vì David - Ellison cái kia siêu cấp phú nhị đại, cố ý từ Universal ảnh nghiệp trong tay mua xuống này hệ liệt bản quyền.”

“Cứ như vậy?” Brock - Lesnar nhìn chằm chằm David - Davis.

Này mấy phỏng đoán Universal ảnh nghiệp cao tầng hướng hắn lộ ra qua, chính hắn cũng có thể đoán được, sở dĩ tìm David - Davis mua chuộc tin tức, là vì một phương diện khác.

David - Davis giống như là bóp kem đánh răng như vậy, chen ra một câu,“David - Ellison đã cùng Universal ảnh nghiệp nhân tiếp xúc qua , Universal ảnh nghiệp phương diện còn tại suy xét.”

Brock - Lesnar quan tâm nhất không phải này mấy, hỏi,“Hắn vì sao muốn mua xuống [ Fast and Furious ] hệ liệt bản quyền?”

“Bởi vì Matthew - Horner !” David - Davis chậm rãi nói,“Matthew - Horner đề nghị David - Ellison làm như vậy, còn chuẩn bị cùng David - Ellison liên hợp bỏ vốn.”

“Matthew - Horner !”

Brock - Lesnar dùng lực siết chặt quyền đầu, quả nhiên là như thế này a !

Đây mới là hắn quan tâm nhất vấn đề, nếu [ Fast and Furious ] hệ liệt chỉ là David - Ellison khởi ý, hắn còn muốn cẩn thận suy xét cùng Universal ảnh nghiệp kia hai vị cao tầng hợp tác.

Hiện tại xác nhận là Matthew - Horner đề nghị, càng nặng áp là hắn còn chuẩn bị bỏ vốn......

Thuyết minh cái gì? Lấy Matthew - Horner hai năm nay tuyển phim ánh mắt đến xem,[ Fast and Furious ] hệ liệt khẳng định còn có giá trị.

“Bọn họ tính toán lấy cái gì phương thức, cái gì giới vị mua xuống [ Fast and Furious ] hệ liệt bản quyền?” Brock - Lesnar lại hỏi.

“Này ta cũng không biết.” David - Davis ăn ngay nói thật,“Ta ở thị trường bộ, chính là phụ trách này hệ liệt thị trường điều tra mà thôi.”

Brock - Lesnar gật gật đầu, dẫn đầu đứng lên,“Chúng ta liền đến nơi này đi. Tái kiến, David.”

“Tái kiến.”

Nhìn thấy David - Davis phất tay, Brock - Lesnar lưu lại một trương đô la, cũng không quay đầu lại ra tiệm cà phê, tiêu phí mấy ngàn dollar cùng một nhỏ đến có cũng được mà không có cũng không sao hứa hẹn, đổi lấy đến như vậy một tin tức tốt, vẫn là phi thường đáng giá .

Nhưng hắn đồng dạng rất rõ ràng, dù cho Matthew - Horner xem hảo [ Fast and Furious ] hệ liệt tương lai tiền cảnh, bọn họ bên này cũng có quá nhiều lên kế hoạch công tác phải làm.

Bất cứ một bộ điện ảnh muốn thành công đều không dễ dàng.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 547: Đều Có Toan Tính

Tân niên ngày nghỉ vừa qua khỏi, Matthew liền đi vào Burbank Skydance ảnh nghiệp ở văn phòng, David - Ellison hẹn hắn thương nghị về [ Fast and Furious ] hệ liệt sự tình.

“Skydance ảnh nghiệp thị trường bộ cùng ta ủy thác chuyên nghiệp điều tra cơ cấu, chuyên môn nhằm vào [ Fast and Furious ] hệ liệt làm thị trường điều tra.” David - Ellison nhìn thấy Matthew, cũng không có lời vô nghĩa, trực tiếp cắt vào chính đề,“Đua xe đua xe loại điện ảnh, tại Bắc Mĩ xác thật có được tương đối rộng khắp thụ chúng.”

Matthew ngồi ở nhất trương Âu thức trên sô pha, thu hồi đánh giá trang hoàng xa hoa phòng khách ánh mắt, hỏi,“David, ngươi đây là hạ quyết tâm ?”

David - Ellison đột nhiên ngược lại nhìn về phía Matthew, cố ý nói,“Ta tin tưởng ngươi ánh mắt.”

Lời này đương nhiên chỉ là nói, hắn mặt sau lại bỏ thêm một câu,“Chúng ta phần mình bỏ vốn một nửa, liên hợp mua vào [ Fast and Furious ] hệ liệt bản quyền.”

Hắn mục đích rất đơn giản, kể từ đó mà nói, Matthew liền cùng [ Fast and Furious ] hệ liệt cột vào cùng nhau, cùng hắn cộng đồng gánh vác phiêu lưu.

David - Ellison xác thật đem Matthew trở thành bằng hữu, lại hiểu được một đạo lý, giao tình tại thương nghiệp vận tác trung vị trí muốn đẩy về sau, giao tình xa không bằng cộng đồng lợi ích tới bảo hiểm.

Nếu là hắn vốn riêng mua xuống này hệ liệt bản quyền, tình thế một khi không ổn, Matthew chạy nên làm cái gì bây giờ?

Matthew châm chước vài giây, kiên định nói,“Có thể, chỉ cần Universal ảnh nghiệp ra giá không phải quá phận, ta phỏng chừng có thể thấu ra này bút tiền.”

“Hảo !” David - Ellison nói.

Chỉ cần có thể tha Matthew đầu tư, hắn liền không lo lắng Matthew không tận lực, nếu là thất bại mà nói, như vậy một bút tài chính Skydance ảnh nghiệp chịu được, Matthew bên kia phỏng chừng sẽ phun huyết.

Matthew không khó nhìn ra David - Ellison tâm tư, lại cảm giác rất bình thường, đề cập đến mấy ngàn vạn dollar đầu tư, dù cho đổi thành Larry - Ellison lại đây, đồng dạng cũng sẽ suy xét phiêu lưu cùng ích lợi.

“David......” Hắn cũ nói nhắc lại,“Universal ảnh nghiệp nếu không buông tay đâu?”

“Đề nghị của ngươi ta chăm chú suy xét qua.” David - Ellison từng có thực chất tính điều tra cố vấn,“Leonidas dĩ nhiên tại Thermopylae chết trận, hậu tục ngươi không có khả năng xuất hiện ở tục tập trung, đúng không?”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] hệ liệt tục tác cùng ta sẽ không lại có quan hệ.”

David - Ellison thở dài, rõ ràng hạ quyết tâm, nói,“Như vậy đi, Matthew, chúng ta phân thành hai bước.”

Matthew không có mở miệng, đẳng David - Ellison tiếp tục nói tiếp.

“Chúng ta trước nếm thử từ Universal ảnh nghiệp trong tay bán đứt [ Fast and Furious ] hệ liệt tục tập bản quyền.” David - Ellison rất chăm chú nói,“Lý tưởng nhất tình huống chính là Universal ảnh nghiệp trực tiếp đem tục tập bản quyền bán cho chúng ta.”

Hắn nói tiếp,“Muốn đả động Universal ảnh nghiệp cũng không dễ dàng, bước đầu tiên đi không thông mà nói, chúng ta đem [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] tục tác bản quyền làm kiếp mã.”

Matthew lúc này nói tiếp nói,“Lần trước ngươi nói Universal ảnh nghiệp đối tục tác bản quyền cảm thấy hứng thú, hiện tại xác nhận ?”

David - Ellison chậm rãi gật đầu,“Ta chuyên môn điều tra qua,[ Tội Ác chi thành ] cùng [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] liên tục đạt được thành công, nghiệp nội đối với Frank Miller tranh minh họa tiểu thuyết điện ảnh cải biên đều tương đương có tin tưởng, ta lần trước cũng với ngươi nói qua, rất nhiều công ty đều tại nhìn chằm chằm Frank Miller [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] tục tác truyện tranh, Universal ảnh nghiệp chính là trong đó một nhà.”

Hắn bao nhiêu vẫn là có điểm không tha,“Bước đầu tiên có thể đi được thông mà nói, chúng ta không khởi động thứ hai bước.”

“Có thể.” Matthew đồng ý,“Ta cũng hi vọng chỉ bằng tài chính liền có thể lấy đến [ Fast and Furious ] hệ liệt tục tập bản quyền.”

Nói là nói như vậy, hắn phỏng chừng loại này khả năng không phải rất lớn.

David - Ellison nói,“Ta theo sau để người cùng Universal ảnh nghiệp tiến hành thực chất tính tiếp xúc.”

Matthew nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Quay đầu ngươi để người tìm Helen đi đàm. Nếu là hùn vốn thu mua, giữa chúng ta trước đạt thành hiệp nghị.”

David - Ellison không khỏi cười lên,“Như vậy ta an tâm.”

Matthew không nói thêm gì, nếu là thương nghiệp hợp tác, hiệp nghị vẫn là dừng ở trên giấy cho thỏa đáng.

Theo sau, hai người bàn bạc càng nhiều chi tiết phương diện vấn đề, Matthew tại Skydance ảnh nghiệp đợi tiếp cận một ngày thời gian, mới cáo từ rời đi.

Từ ngày hôm sau bắt đầu, Helen - Hermann cùng David - Ellison đại biểu tiến hành tiếp xúc, song phương nhanh chóng đạt thành hiệp nghị, hơn nữa ký kết chính thức hiệp ước.

Cùng lúc đó, Skydance ảnh nghiệp đầu trọc CEO Robert - Leiston cũng hướng Universal ảnh nghiệp đệ trình [ Fast and Furious ] tục tập chế tác bản quyền thu mua ý đồ, báo giá cao tới 3000 vạn dollar.

Cùng Matthew dự tính không sai biệt lắm, Universal ảnh nghiệp phương diện căn bản không có làm quá nhiều suy xét, trực tiếp cự tuyệt Skydance ảnh nghiệp.

Bất quá, có một điểm khiến Matthew cùng David - Ellison tương đối vui mừng, Skydance ảnh nghiệp đăng báo giới tăng lên tới 4000 vạn dollar sau, Universal ảnh nghiệp không có hoàn toàn đóng lại đàm phán đại môn, còn tại bảo trì cùng Skydance ảnh nghiệp tiếp xúc.

Dựa theo Matthew cùng Helen - Hermann phỏng đoán, Universal ảnh nghiệp tựa hồ đối Skydance ảnh nghiệp cũng có sở đồ.

Universal ảnh thành lệ thuộc vào Universal ảnh nghiệp làm công khu tầng cao nhất, Ron - Mayer tại chính mình rộng rãi trong văn phòng đi qua đi lại, mặt sau một vị bộ môn tổng giám nói cái gì đều không nói, chỉ là im lặng chờ.

“Ngươi cho rằng [ Fast and Furious ] hệ liệt một lần nữa thắng hồi thị trường khả năng lớn bao nhiêu?” Ron - Mayer dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn về phía vị kia tổng giám,“Có thể vượt qua 50% sao?”

Vị kia tổng giám mặt lâu cười khổ,“50%? Ron, này căn bản không có khả năng.” Hắn chi tiết giải thích nói,“[ Fast and Furious ] đệ nhất bộ Bắc Mĩ box office có 1 ức 4000 vạn dollar, đệ nhị bộ 1 ức 2000 vạn dollar, đệ tam bộ không đến 5000 vạn dollar.”

Hắn bưng lên ly cà phê, uống một ngụm, còn nói thêm,“Cùng hạ xuống box office như vậy, ba bộ khúc danh tiếng cũng càng ngày càng kém, đệ tam bộ [ Tokyo trôi đi ] đã là công nhận phim dở. Cùng chi tương phản là, đầu tư lại càng ngày càng cao, cho nên chúng ta mới ngưng hẳn hậu tục kế hoạch.”

Ron - Mayer quay người lại, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, hỏi,“Này hệ liệt tục tác đối với chúng ta ý nghĩa không lớn?”

“Cơ hồ không có ý nghĩa.” Vị kia tổng giám ăn ngay nói thật,“Hiện tại ba bộ khúc bản quyền tại chúng ta trong tay, cùng kia vài không người hỏi thăm lão điện ảnh như vậy, chỉ có thể thông qua thời gian dài TV truyền phát cùng đĩa phim cho thuê đẳng vận tác đến lấy được ích.”

Ron - Mayer một tay nâng cằm, tựa hồ tại thận trọng suy xét vấn đề gì.

Vị kia tổng giám còn nói thêm,“Thực ra giá thích hợp mà nói, chúng ta có thể suy xét Skydance ảnh nghiệp giao dịch.”

“Nói nói xem.” Ron - Mayer hất cằm.

“Ban sơ thời điểm, Skydance ảnh nghiệp muốn là [ Fast and Furious ] hệ liệt toàn bản quyền, chúng ta trong tay ba bộ khúc bản quyền cũng bao gồm ở bên trong.” Tổng giám chi tiết nói,“Nhưng tại chúng ta trực tiếp cự tuyệt sau, Skydance ảnh nghiệp điều chỉnh sách lược, bọn họ chỉ yêu cầu đạt được [ Fast and Furious ] hệ liệt tục tập chế tác bản quyền, cũng không yêu cầu ba bộ khúc bản quyền.”

Hắn cười cười,“Nếu giao dịch đạt thành mà nói, chúng ta có thể giữ lại ba bộ khúc bản quyền, này ba bộ khúc bản quyền vận doanh cùng ích lợi sẽ không nhận đến bất cứ ảnh hưởng, chỉ là đem hệ liệt tục tập chế tác quyền bán cho Skydance ảnh nghiệp, bọn họ hiện tại ra giá cao tới 4000 vạn dollar, lúc này là công ty một bút thuần lợi nhuận.”

Như thế nào tính Universal ảnh nghiệp đều càng thêm có lời.

Nhưng Ron - Mayer không có làm bất cứ tỏ vẻ, Hollywood lục đại công ty bán ra kì hạ bất cứ một bộ phim bản quyền thậm chí tục tác bản quyền, đều phi thường cẩn thận, không có đầy đủ động tâm giá, căn bản sẽ không suy xét.

Universal ảnh nghiệp quá khứ không phải không có đem chết mất hệ liệt một lần nữa chế tác hơn nữa đại lấy được thành công tiền lệ, điển hình nhất không hơn [ xác ướp ] hệ liệt.

Nhớ năm đó cũng có mặt khác công ty hoặc là chế tác nhân hướng Universal ảnh nghiệp cầu mua qua [ xác ướp ] cùng với khác quái vật điện ảnh tục tập bản quyền, nếu khi đó ra nhượng tục tập chế tác bản quyền, cũng liền sẽ không có [ xác ướp ] cùng [ xác ướp trở về ] huy hoàng.

Bán ra tục tập chế tác bản quyền không phải là không thể, nhưng muốn có đầy đủ ích lợi.

“Ron, ngươi thấy thế nào?” Vị kia tổng giám lúc này hỏi.

“Để người cùng Skydance ảnh nghiệp đàm.” Ron - Mayer không nhanh không chậm nói,“Ta đoạn thời gian trước tại New York gặp qua Frank - Miller, hắn đã tại sáng tác [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] tục tác [ đế quốc quật khởi ] truyện tranh , nhưng căn cứ phía trước hiệp ước, tục tác điện ảnh cải biên mua quyền nắm tại Skydance ảnh nghiệp trong tay......”

Vị kia tổng giám lập tức minh bạch Ron - Mayer ý tứ,“Ngươi là nói khiến Skydance ảnh nghiệp cùng David - Ellison lấy [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] tục tập bản quyền đến đổi?”

Ron - Mayer gật gật đầu, còn nói thêm,“Ta từ Frank - Miller chỗ đó xác minh qua, Skydance ảnh nghiệp không buông tay mà nói, bọn họ có được tục tác mười năm bản quyền. Đương nhiên, nếu năm năm bên trong không thay đổi biên, tắc coi là tự động buông tay.”

Nhưng Universal ảnh nghiệp không có khả năng đẳng năm năm, hơn nữa theo [ Tội Ác chi thành ] cùng [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] hai bộ cải biên điện ảnh thành công, Frank - Miller tác phẩm chạm tay có thể bỏng, dù cho đến kỳ sau, Universal ảnh nghiệp cũng muốn đối mặt mặt khác công ty kịch liệt cạnh tranh, còn không bằng trực tiếp từ Skydance ảnh nghiệp trong tay cướp được tục tập bản quyền.

Như vậy một bộ siêu cấp đại bán điện ảnh tục tập, so [ Fast and Furious ] hệ liệt tục tác phiêu lưu nhỏ quá nhiều, cũng càng có giá trị.

“Còn có một sự kiện phải chú ý.” Ron - Mayer cố ý dặn dò nói,“Lần này đàm phán muốn nghiêm khắc bảo mật, để ngừa tin tức tiết lộ đi ra ngoài, đưa tới mặt khác công ty.”

Vị kia tổng giám gật gật đầu, minh bạch Ron - Mayer dụng ý, chung quy [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] rất thành công .

Ron - Mayer lại cùng vị kia tổng giám thương nghị một đoạn thời gian, xác định bên ta điểm mấu chốt, Skydance ảnh nghiệp tất yếu lấy bản quyền phí gia [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] tục tác bản quyền phương thức đến đổi mua [ Fast and Furious ] tục tập bản quyền.

Chung quy Skydance ảnh nghiệp lấy đến là [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] tục tập mua quyền, còn không có cùng Frank - Miller liền tục tập bản quyền phí dụng bắt đầu đàm phán, Universal ảnh nghiệp có thể lấy đến tay mà nói, không có khả năng chính mình đi thanh toán này bút phí dụng.

Matthew cùng David - Ellison muốn mưu đồ Universal ảnh nghiệp trong tay [ Fast and Furious ] hệ liệt tục tập chế tác bản quyền, Universal ảnh nghiệp tắc tưởng lấy đến [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] tục tập mua quyền.

Song phương tựa hồ có thể tìm đến đạt thành hiệp nghị cơ bản, nhưng hết thảy cũng không muốn nhìn lên thuận lợi vậy.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 548: Khó Khăn Trắc Trở

Bởi Guillermo - Del - Toro sinh bệnh, I Am Legend kịch tổ tạm dừng quay chụp, từ đi bệnh viện vấn an qua Guillermo - Del - Toro sau bắt đầu, Matthew liền hết sức chú ý Skydance ảnh nghiệp cùng Universal ảnh nghiệp ở giữa đàm phán, thường thường liền sẽ tiến đến David - Ellison văn phòng, cùng David - Ellison mặt đàm.

Hắn không thể tự mình ra mặt tham dự đàm phán, bằng không khả năng thêm phiền toái.

Đây không phải Matthew một người cái nhìn, Helen - Hermann cùng David - Ellison đều mấy lần dặn dò qua.

Song phương đàm phán tiến hành dị thường gian nan, lần đầu tiên đàm phán trung, Universal ảnh nghiệp liền trực tiếp cự tuyệt Skydance ảnh nghiệp 3000 vạn dollar tục tập báo giá, mặt sau Skydance ảnh nghiệp đem báo giá đề cao đến 4000 vạn dollar, Universal ảnh nghiệp cũng là vẫn đàm phán trung áp dụng kéo dài sách lược, không có cho trực tiếp hồi phục.

Vài ngày sau, song phương một lần nữa ngồi vào trước bàn đàm phán, Universal ảnh nghiệp đưa ra một cực kỳ khắc nghiệt tiền đề điều kiện, liền tương quan đàm phán trước đó ký kết một phần bảo mật hiệp nghị, vô luận là Universal ảnh nghiệp, vẫn là Skydance ảnh nghiệp, đều nghiêm cấm tại đàm phán kết thúc phía trước, đối ngoại để lộ đàm phán nội dung.

Tuy rằng cho rằng đây là chuyện bé xé ra to, nhưng Matthew cùng David - Ellison vẫn là đồng ý ký tên bảo mật hiệp nghị, bất quá Skydance ảnh nghiệp lấy [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] chế tác nhân đoàn đội có quyền được biết làm lý do, đem một bảy người chế tác đoàn đội nhét vào Skydance ảnh nghiệp đàm phán đội ngũ danh sách trung,

Cứ như vậy, làm [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] trên danh nghĩa người sản xuất, Matthew danh tự cũng xuất hiện ở danh sách trung, còn không sẽ dẫn lên Universal ảnh nghiệp hoài nghi.

Theo bảo mật hiệp nghị ký tên, đàm phán tiến vào giằng co giai đoạn, Matthew cùng David - Ellison núp ở phía sau điều khiển đàm phán đoàn đội, nguyên bản tưởng tìm kiếm thời cơ đưa ra bản quyền thay thế đề nghị, làm cho bọn họ không nghĩ tới là, không đợi Skydance ảnh nghiệp phương diện đưa ra, Universal ảnh nghiệp liền khai ra [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] tục tập bản quyền điều kiện.

Đồng thời, Universal ảnh nghiệp tựa như Matthew cùng với mặt khác nắm có quyền chủ động Thương gia như vậy, mở ra nhất trương khủng bố sư tử miệng.

Trừ lấy [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] tục tập bản quyền làm trao đổi ngoài, Universal ảnh nghiệp còn yêu cầu Skydance ảnh nghiệp tiếp tục thanh toán kia bốn ngàn vạn dollar bản quyền chuyển nhượng phí dụng.

Còn có, Skydance ảnh nghiệp tương lai chế tác sở hữu [ Fast and Furious ] tương quan phim phát hành quyền, tất cả đều về Universal ảnh nghiệp sở hữu, Universal ảnh nghiệp vừa phải từ phim box office thu nhập trong trừu thành, còn được hưởng cùng bản quyền tương quan sở hữu ích lợi 50% làm chia hoa hồng.

“Như vậy điều kiện, đâu chỉ là hà khắc.”

Skydance ảnh nghiệp phòng khách trung, Helen - Hermann lạnh mặt,“Tương lai chúng ta tại đây hệ liệt thượng làm sở hữu cố gắng, đều là tại thay Universal ảnh nghiệp làm công mà thôi.”

David - Ellison cũng thẳng lắc đầu,“Bọn họ so với ta tưởng còn lòng tham.”

Vị kia đầu trọc CEO nói tiếp nói,“Universal ảnh nghiệp cho rằng bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối địa vị......”

Phòng họp trung không khí có chút ngưng trệ, Matthew niết trong bàn tay vết chai, mở miệng nói,“Cự tuyệt bọn họ ! bỏ dở đàm phán !”

“Ân?” David - Ellison đang suy xét.

Đầu trọc CEO lại nói,“Matthew mà nói rất có đạo lý, chúng ta trực tiếp rời khỏi đàm phán.”

“Ta đối thương nghiệp là không phải trong nghề, chỉ là từ ích lợi được mất góc độ suy xét, các ngươi xem xem có hay không có thể thao tác tính.” Matthew nói thẳng,“Tại Universal ảnh nghiệp đưa ra [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] tục tập bản quyền phía trước, là chúng ta cầu Universal ảnh nghiệp, quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ tại Universal ảnh nghiệp trong tay, nhưng Universal ảnh nghiệp đưa ra [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] tục tập bản quyền tố cầu sau, tình thế triệt để cải biến, chúng ta trong tay có một bộ Bắc Mĩ box office so [ Fast and Furious ] ba bộ khúc gia tăng còn muốn cao phim tục tập bản quyền.”

Hắn xòe tay, cười cười, nói,“Cho nên, ta cho rằng ưu thế hiện tại chuyển dời đến chúng ta này một phương .”

Nghe nói như thế, David - Ellison chậm rãi gật đầu.

Helen - Hermann tắc nói,“Chúng ta hẳn là thích hợp thay đổi đàm phán sách lược.”

Matthew nhún vai,“Xin lỗi, ta đề kiến nghị còn có thể, đàm phán cụ thể như thế nào thao tác, còn muốn tùy các ngươi này mấy chuyên nghiệp nhân sĩ nghĩ biện pháp.”

David - Ellison nhíu mày tự hỏi một hồi, nói,“Việc này giao cho ta hảo.”

Hôm đó buổi chiều, Skydance ảnh nghiệp cùng Universal ảnh nghiệp tiến hành lại một vòng đàm phán trung, Skydance ảnh nghiệp quả quyết cự tuyệt Universal ảnh nghiệp đề nghị, minh xác báo cho biết Universal ảnh nghiệp phương diện, bất cứ đề cập [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] bản quyền nội dung đều là hàng không bán đợi đã (vân vân).

Tóm lại, Matthew cùng David - Ellison thông qua đàm phán biểu đạt ra một thái độ, Skydance ảnh nghiệp thà rằng không cần [ Fast and Furious ] hệ liệt tục tác bản quyền, cũng sẽ không bán ra [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] tương quan bản quyền.

Skydance ảnh nghiệp chủ động bỏ dở đàm phán.

Đây là một lần rất có phiêu lưu đánh bạc, nhưng đương phim chế tác nhân chi nhất Zack - Schneider làm Warner Bros đại biểu mấy lần cùng Frank - Miller tiếp xúc tin tức bị TMZ bạo liêu sau, Universal ảnh nghiệp chủ động yêu cầu khôi phục đàm phán.

Lần này bản quyền đàm phán tùy theo một lần nữa bắt đầu, Skydance ảnh nghiệp tuy rằng không đến mức lấy đến tuyệt đối quyền chủ động, nhưng cũng đem đàm phán song phương đặt tới một tương đối bình đẳng địa vị.

Còn thừa , chính là giằng co thức cò kè mặc cả .

“Universal ảnh nghiệp cùng Skydance ảnh nghiệp đàm phán tiến hành như thế nào ?”

Burbank một gian quán cà phê bên trong, đỉnh sáng sủa đầu trọc Van Diesel hỏi chính mình tân người đại diện Brock - Lesnar,“Bọn họ còn không biết việc này sau lưng đứng Matthew Horner đi?”

Brock - Lesnar vừa đuổi tới, kéo ra ghế dựa ngồi ở Van Diesel đối diện, nói,“Còn không biết, Universal ảnh nghiệp vẫn cho rằng đây là David - Ellison vận tác.” Hắn bưng lên trước mặt chén nước, uống một hớp lớn, thả lỏng caravat, còn nói thêm,“Ta phỏng đoán, nhiều nhất bất quá một tuần, Universal ảnh nghiệp liền khả năng cùng thiên không chi vũ đạt thành hiệp nghị.”

Van Diesel sờ sờ thấu quang, ồm ồm trong giọng điệu, rõ ràng mang theo bất mãn,“Phỏng đoán?”

Làm người đại diện, Brock - Lesnar biết Van Diesel cái loại này lão tử chính là thế giới trung tâm tính tình, cũng không để ở trong lòng, nói,“Từ ba ngày phía trước bắt đầu, ta trừ biết song phương đang tiến hành đàm phán ngoài, rốt cuộc thám thính không đến tình huống mới , bọn họ rõ ràng đạt thành bảo mật chung nhận thức.”

Nghe đến mấy cái này, Van Diesel mặt không chút thay đổi.

Brock - Lesnar tiếp tục nói,“Hôm trước buổi chiều, thiên không chi vũ chủ động rời khỏi đàm phán. Ngày hôm qua buổi chiều, tại Universal ảnh nghiệp chủ động mời dưới, thiên không chi vũ nhân về tới trước bàn đàm phán.”

Van Diesel vẫn là mặt không chút thay đổi, phảng phất vĩnh viễn đều chỉ là này một phó bộ dáng.

“Này thuyết minh song phương cự ly đạt thành hiệp nghị không xa .” Brock - Lesnar nhắc nhở nói.

“Ân.” Van Diesel gật gật đầu, ồm ồm nói,“Nói cách khác ta đẳng cơ hội muốn tới ?”

Brock - Lesnar có điểm bất đắc dĩ, vẫn là gật đầu đáp,“Không sai.”

Hắn tại hơn một tuần trước liền từ Martin - Davis chỗ đó dò xét được tương quan tin tức, cũng đúng lúc phản hồi cho Van Diesel, nguyên bản dựa theo hắn tính toán, muốn lập tức phản hồi đến Universal ảnh nghiệp bên kia, khiến Universal ảnh nghiệp triệt để gián đoạn cùng Skydance ảnh nghiệp tiếp xúc, sau đó chính mình này một phương phát lực, đi vận tác [ Fast and Furious ] hệ liệt tục tập.

Nhưng Van Diesel căn bản không phải như vậy tính toán, kiên trì muốn chọn hắn cho rằng thích hợp thời cơ, lại đi tìm tới Universal ảnh nghiệp.

“Ngươi còn cho rằng của ta thực hiện là dư thừa ?” Van Diesel trừng Brock - Lesnar, hỏi.

Bởi vì muốn dựa vào Van Diesel lạp tài chính, Brock - Lesnar phía trước chỉ có thể nhân nhượng Van Diesel, lại không phải sợ hắn, trực tiếp trả lời,“Phi thường dư thừa.”

“Hừ, ngươi biết cái gì.” Van Diesel hừ lạnh một tiếng, nói,“Ta không chỉ muốn trọng khải [ Fast and Furious ] hệ liệt, tạo ra một thành công hệ liệt điện ảnh, còn muốn khiến Matthew - Horner hảo xem !”

Nhắc tới tên này, hắn tựa hồ ngực còn tại đau, phảng phất Victoria's Secret fashion show đêm đó buồn bực thủy chung chưa từng tản mất.

Ban sơ thời điểm, đối với trọng khải [ Fast and Furious ] hệ liệt, hắn chỉ là có chút hứng thú mà thôi, chung quy năm đó cùng Universal ảnh nghiệp hợp tác chưa nói tới khoái trá, những người đó thường xuyên tại trường quay lắm mồm, để người sinh ghét.

Nhưng nghe Brock - Lesnar nói lên Matthew - Horner tưởng mua xuống này hệ liệt bản quyền sau, hứng thú nháy mắt đại tăng, còn có cái gì so trực tiếp đả kích Matthew Horner càng có thể khiến hắn cảm giác khoái trá?

“Ta muốn đẳng Matthew - Horner sắp lấy đến tay thời điểm lại xuất hiện.” Van Diesel đứng lên, khí thế cuộn trào mãnh liệt ngập trời, phảng phất toàn bộ hệ Ngân Hà đều quỳ tại trước mặt hắn,“Từ hắn trong tay cướp đi [ Fast and Furious ] hệ liệt, ta muốn trước mặt nhục nhã hắn ! ta muốn cho hắn biết, ở trước mặt ta, hắn vẫn là lúc trước cái kia không có gì khác kẻ nghèo hèn !”

Brock - Lesnar khóe miệng thẳng khiêu, có ý niệm không thể áp chế xuất hiện, đào đến Van Diesel loại này tự đại cuồng, có phải hay không sai lầm?

Người như thế quá khó trị , về sau sẽ chọc ra bao nhiêu phiền toái cùng chỉ trích?

Bất quá, loại này ý niệm chợt lóe lướt qua, Van Diesel sau lưng có hắn cần tài nguyên, đặc biệt là có thể khởi động điện ảnh hạng mục tài chính.

Cùng nhau nếm qua cơm trưa, Brock - Lesnar liền cùng đi Van Diesel đến Universal ảnh nghiệp, cùng Universal ảnh nghiệp chế tác bộ một vị tổng giám gặp mặt, hết thảy đều giống như dự tính như vậy thuận lợi.

Tại biết được David - Ellison cùng Skydance ảnh nghiệp sau lưng đứng Matthew - Horner sau, Universal ảnh nghiệp một lần nữa suy xét lên [ Fast and Furious ] hệ liệt thị trường tiền cảnh.

Universal ảnh nghiệp kia hai vị cao tầng nhân cơ hội ở sau lưng thôi động, thêm Van Diesel nói rõ có thể kéo đến mấy ngàn vạn dollar tài chính,C+ phương diện cũng sẽ đầu nhập nhất định tài nguyên tiến hành phối hợp, Universal ảnh nghiệp quản lý tầng rõ ràng bắt đầu do dự.

Đã có nhân có thể giải quyết đại bộ phận chế tác tài chính, Universal ảnh nghiệp đương nhiên cũng tưởng nếm thử một chút, liền tính tương lai xuất hiện hao hụt, cũng sẽ không có quá nhiều tổn thất.

Đàm phán gián đoạn tin tức rất nhanh truyền đến Matthew cùng David - Ellison bên này, hai người rất nhanh liền hiểu rõ cơ bản trạng huống, Matthew cũng không có tiếp tục che giấu tất yếu, dứt khoát cùng David - Ellison trực tiếp tham dự đến đàm phán trong, tại lặng yên không một tiếng động tiến hành hai lần cực đoan bảo mật đàm phán sau, ứng Universal ảnh nghiệp mời, xuất hiện ở Universal ảnh thành trong.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 549: Hệ Liệt Của Ta

“Đáng chết đầu trọc !”

Đi ở Universal ảnh thành làm công đại lâu trung, David - Ellison vừa đi vừa oán giận,“Sớm biết như vậy, lần trước Victoria's Secret Show ta liền làm điệu hắn !”

Matthew ngược lại là rất lãnh tĩnh,“Đừng kích động, David. Hắn người như thế chính là tên hề mà thôi, thay đổi không được đại cục.”

David - Ellison nghĩ đến cuối cùng một lần đàm phán tình huống, dần dần bình tĩnh trở lại, cùng Matthew ở chung thời gian dài, hắn phát hiện chính mình đối đãi đột phát trạng huống càng trở nên lãnh tĩnh. Phẫn nộ cùng xúc động rất nhiều thời điểm cũng không thể giải quyết vấn đề, đối mặt đột phát trạng huống, càng lên động càng phẫn nộ càng dễ dàng phạm sai lầm.

Rất nhiều vấn đề thường thường tỉnh táo lại mới sẽ phát hiện cũng không khó giải quyết.

Trong hai năm này, David - Ellison tuổi tại tăng trưởng, kinh nghiệm cũng tại gia tăng, qua lại kia vài mao đầu tiểu hài tử ý tưởng, cũng tại dần dần giảm bớt.

Vừa tiến vào Hollywood khi, hắn không phải không nghĩ qua, dựa vào trong tay tài lực cùng gia tộc thế lực, nhanh chóng trở thành Hollywood cao nhất đại lão, tự thân biến thành Hollywood trung tâm điểm, chỉ cần hướng nhân một trạm trước, sở hữu Hollywood người đều sẽ bái phục, tùy tiện ngoắc ngoắc đầu ngón tay, mặc kệ là Hollywood ngôi sao, vẫn là mặt khác điện ảnh công ty đại lão, đều sẽ ngoan ngoãn tiến lên, nghe theo hắn phân phó.

Skydance ảnh nghiệp đương nhiên là đầu tư cái gì điện ảnh, đều sẽ đạt được thành công, cho dù là Âu Châu kia vài độc lập văn nghệ thực nghiệm phiến làm đến Bắc Mĩ đến, cũng sẽ bộ bộ box office đại bạo.

Hắn vừa từ South California đại học điện ảnh học viện nghỉ học khi, tâm tư cùng cái kia vênh váo hống hống Van Diesel cỡ nào tương tự.

Nhưng hiện thực không phải tưởng tượng, Skydance ảnh nghiệp đầu tư tiền mấy bộ điện ảnh tất cả đều thảm bại, nghiệp nội ngôi sao các đại lão chẳng những không có ngoan ngoãn tiến lên bái phục hắn, còn phi thường bài xích thậm chí đối địch hắn này ngoại lai hộ.

Dù cho lấy hắn tài lực, có Ellison gia tộc làm kháo sơn, bó lớn tiền tài cũng sái đi ra ngoài, hiệu quả lại cực kì nhỏ, chẳng những không có thắng được tán thành, liên lục đại công ty bên cạnh nghiệp vụ đều rất khó tiếp xúc.

Hiện thực tình huống chính là như thế, sẽ không bởi vì lúc trước mao đầu tiểu tử làm không rõ trạng huống miên man suy nghĩ mà thay đổi.

Với hắn mà nói, sự nghiệp chân chính biến hóa vừa vặn là tại gặp được Matthew sau, Matthew tham dự cùng bản thân lực ảnh hưởng, cải biến cái loại này chung quanh chạm bích trạng huống,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] khiến hắn nghênh đón nhân sinh lần đầu tiên sự nghiệp thành công.

Nghĩ đến đây, David - Ellison mắt nhìn đi ở bên cạnh Matthew, đây là khó được có thể khiến hắn sinh ra bội phục cảm giác nhân.

Tiến vào Hollywood bất quá bảy tám năm, tuyển phim ánh mắt lại cực kỳ độc đáo; Không nhận qua cao đẳng giáo dục cùng tinh anh giáo dục, lại tại từ đáy chót tầng hướng chỗ cao bò trong quá trình rèn luyện ra thực dụng tính năng lực; Không phải chuyên nghiệp truyền thông quan hệ xã hội, lại am hiểu sâu tuyên truyền hâm nóng chi đạo......

Hắn gần nhất nhìn xem càng ngày càng minh bạch, Matthew truy đuổi kia vài trà trộn danh lợi trường nữ nhân, một phương diện là vì hưởng thụ, một phương diện khác làm sao không phải tại tuyên truyền hâm nóng.

Nếu đặt ở vừa tiến vào Hollywood thời điểm, hắn đối với loại này thực hiện hội cười nhạt, hiện tại lại cảm giác hợp tình hợp lý.

Một có gây dựng sự nghiệp dã tâm ngôi sao, nếu liên sao đề tài, cọ nhiệt độ đều không biết, mới là chân chính đáng buồn.

Tiến vào thang máy sau, David - Ellison chỉnh chỉnh nơ, Matthew cũng nương trong thang máy gương, chỉnh chỉnh Armani chuyên môn vì hắn đặt làm tây trang.

Đây là thương vụ gặp, quần áo chỉnh tề là cơ bản nhất lễ phép.

Về phần ngăn nắp, phục sức xa xỉ, này đối ngôi sao đến nói không tính là cái gì.

Tại giới giải trí này danh lợi trường, đại đa số thời điểm, xa xỉ phẩm đối ngôi sao đến nói, không phải ham hưởng thụ, mà là công tác cần. Xuyên xa xỉ phẩm cố nhiên sẽ bị một bộ phận nhân thổ tào, nhưng mặc mộc mạc, keo kiệt, càng có khả năng sẽ bị giải đọc vi sự nghiệp trượt, tần lâm phá sản, sau đó dẫn phát một chuỗi phản đối hiệu ứng.

Thang máy đến văn phòng tầng cao nhất, đã có công tác nhân viên chờ ở nơi này .

“Horner tiên sinh, Ellison tiên sinh.” Đó là một vị tầm bốn mươi tuổi trung niên nam nhân,“Bên này thỉnh.”

Matthew đối người nọ gật gật đầu, trước cùng hắn hướng phía trước đi, David - Ellison theo sau theo đi lên, đi ngang qua một rộng mở phòng nghỉ cửa khi, bên trong đột nhiên truyền đến có chút quen thuộc thanh âm.

“Matthew - Horner !”

Một ồm ồm thanh âm hô lên tên của hắn.

Matthew dừng lại cước bộ, quay đầu hướng bên trong nhìn lại, một người đầu trọc liền ngồi tại đối diện cửa địa phương, sáng quắc ánh mắt theo dõi hắn.

“Van Diesel?” David - Ellison cũng thấy được cái kia đầu trọc.

Đầu trọc đứng lên, hướng tới cửa bên này đi tới, vừa đi vừa vênh váo hống hống nói,“Trò chuyện vài câu đi.”

Vị kia công tác nhân viên có chút khó xử, nhìn nhìn Van Diesel, lại nhìn nhìn Matthew, vừa muốn mở miệng thúc giục, Van Diesel còn nói thêm,“Điện ảnh bộ tổng giám Hall - Fina nữ sĩ đang tại theo ta người đại diện mặt đàm, hiện tại đi qua cũng là chờ.”

Matthew tham dự cuối cùng hai lần đàm phán, đương nhiên biết Hall - Fina chính là Universal ảnh nghiệp lần này đàm phán thượng đại biểu.

David - Ellison nhìn về phía Van Diesel ánh mắt có chút lãnh, thấp giọng tại Matthew bên tai nói,“Kia liền cùng hắn trò chuyện vài câu hảo, luật sư cùng công hội đại biểu còn chưa tới.”

Nguyên bản Matthew không tưởng bởi vì Van Diesel trì hoãn chính sự, nghe được David - Ellison mà nói, gật gật đầu, đối vị kia công tác nhân viên nói,“Chúng ta chờ một lát quá khứ.”

Công tác nhân viên do dự một chút, một mình hướng đi hành lang chỗ cuối văn phòng.

Matthew cùng David - Ellison đi vào Van Diesel ở phòng nghỉ.

Van Diesel đứng ở phòng nghỉ trung ương, phảng phất đại lão tại gặp mặt tiểu đệ như vậy, chắp tay sau lưng dùng miệt thị ánh mắt nhìn chằm chằm Matthew hai người.

“Đã lâu không gặp.” Matthew có vẻ rất bình tĩnh.

David - Ellison lạnh lùng nhìn Van Diesel, suy xét có phải hay không nên đối với hắn tiến hành nhân đạo hủy diệt.

“Biết Universal ảnh nghiệp vì sao kêu ngừng cùng các ngươi đàm phán sao?” Van Diesel lạnh lùng nói,“Vì sao chuyển biến thái độ sao?”

Matthew không đáp lại, David - Ellison cũng không có mở miệng, gần nhất hai lần đàm phán, là do bọn họ cùng Hall - Fina tại cực đoan bảo mật dưới tình huống trực tiếp mặt đàm, ngoại nhân căn bản là không biết.

Kia vài thoáng có thể nghe được tin tức nhân, đều cho rằng Universal ảnh nghiệp gián đoạn cùng Skydance ảnh nghiệp bản quyền đàm phán.

Van Diesel cố ý tuyển tại hôm nay đi đến Universal ảnh nghiệp trình [ Fast and Furious ] tục tập kế hoạch thư, chính là bởi vì phía trước hao hết khí lực mới nghe được Matthew sẽ đến Universal ảnh nghiệp gặp mặt Hall - Fina.

Bởi phía trước đàm phán nghiêm khắc bảo mật, hắn cũng không biết song phương đàm phán nội dung cụ thể, lại từ trên biểu tượng có điều phỏng đoán, tại hắn ra tay sau, Universal ảnh nghiệp kêu ngừng lần này đàm phán, Matthew - Horner muốn lấy đến [ Fast and Furious ] tục tác bản quyền, chỉ có thể là si tâm vọng tưởng.

Hắn sau lưng có tài chính duy trì, lại chuẩn bị kế hoạch thư, Universal ảnh nghiệp làm sao có khả năng lại bán đi này hệ liệt bản quyền?

Càng trọng yếu hơn một điểm, hắn không muốn thừa nhận, lại không thể không thừa nhận, Matthew - Horner xem hảo hạng mục, Universal ảnh nghiệp bán đi khả năng tính cực nhỏ.

“Bởi vì ta !” Van Diesel gặp đối diện hai người không mở miệng, trực tiếp chỉ chỉ chính mình ngực, nói,“Bởi vì này là của ta hệ liệt !”

Có thể cướp đi Matthew - Horner gì đó, hắn có loại khó có thể miêu tả thỏa mãn cảm.

“Cứ như vậy?” Matthew chẳng hề để ý.

Mấy ngày hôm trước, Universal ảnh nghiệp bởi vì biết hắn ở sau lưng, kêu đình đàm phán thời điểm, hắn cùng David - Ellison liền suy đoán khả năng để lộ tin tức, mặt sau trọng khải đàm phán dứt khoát giảm bớt nhân số, sửa thành bí mật tiến hành, để tránh lại bên cạnh sinh chi tiết.

Van Diesel lại ồm ồm nói,“Không cần lại cùng Universal ảnh nghiệp nói chuyện, tiết kiệm khí lực đi, từ hôm nay trở đi,[ Fast and Furious ] hệ liệt đem hoàn toàn thuộc về ta. Không qua bao lâu, Matthew - Horner, ngươi liền sẽ nhìn thấy......”

Hắn lại một lần điểm điểm chính mình lồng ngực,“Ta ! chủ đạo này hệ liệt tổ chức tin tức tuyên bố hội !”

“Có tật xấu !” David - Ellison nhịn không được nói,“Ngươi cho rằng đây là [ Fast and Furious ] đệ nhất bộ?”

“Ngươi nói được không sai !” Van Diesel lại theo lý đương nhiên nói,“Đệ nhất bộ [ Fast and Furious ] ta chính là lão đại, ta...... Vĩnh viễn là này hệ liệt lão đại !”

Tại Van Diesel trong lòng, chính mình tươi cười trị trăm vạn dollar cấp bậc, cơ nhục giá trị ức vạn dollar cấp bậc.

“Bệnh thần kinh !” David - Ellison thuận miệng nói.

Van Diesel trừng hắn, một căn cánh tay liền muốn nâng lên đến, Matthew ho khan một tiếng, nói,“Có tự tin là hảo sự.”

Nghe được Matthew mà nói, Van Diesel tưởng cũng không có tưởng, nhanh chóng đem muốn nâng khởi cánh tay thả trở về, Victoria's Secret fashion show đêm đó sau, cổ tay (thủ đoạn) đau vài ngày.

“Tự tin quá chính là ngu xuẩn .”

Matthew ném những lời này, tiếp đón David - Ellison,“Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian , chúng ta đi thôi.”

Nói xong, hắn trước hướng tới phòng nghỉ cửa đi, David - Ellison theo sau theo đi lên.

Van Diesel nhìn này hai người bóng dáng, còn nói thêm,“Chờ ngươi vào Hall - Fina văn phòng, liền sẽ biết ai là ngu xuẩn !”

Kia hai người không có quay đầu, hắn còn nói thêm,“Chờ ta chế tác tân nhất bộ [ Fast and Furious ] phát hành, ta sẽ cho các ngươi phát lần đầu mời, ta người này rất rộng lượng, không mang thù.”

Matthew cùng David - Ellison ra cửa khẩu, vừa lúc nhìn thấy một tây trang giày da trung niên nhân nghênh diện mà đến, từ đối phương khí chất trang điểm thượng, không khó phân biệt ra là một giải trí người đại diện.

Cái kia người đại diện hảo kỳ nhìn Matthew cùng David - Ellison liếc nhìn, sau đó chuyển vào bọn họ vừa đi ra phòng nghỉ.

Theo sau, phòng nghỉ trung truyền ra Van Diesel nổi giận thanh âm,“Cái gì? Điều này sao có thể, Universal ảnh nghiệp......”

Bọn họ hai càng chạy càng xa, rất nhanh liền nghe không đến Van Diesel thanh âm , tại kết thúc cuối cùng một lần bí mật đàm phán sau, kết quả thực ra cũng đã xác định .

Đi đến Universal ảnh nghiệp điện ảnh chế tác bộ tổng giám Hall - Fina văn phòng, Matthew cùng David - Ellison đợi một hồi, tương quan luật sư, công chứng viên viên cùng chế tác nhân liên minh đại biểu lục tục đến, sau đó Universal ảnh nghiệp cùng Skydance ảnh nghiệp ký kết chính thức hiệp ước.

Bên kia, Van Diesel mặt âm trầm đi xuống lầu, lại không có rời đi, đuổi đi người đại diện sau, một người chờ ở tầng một trong đại sảnh.

Hắn muốn xem xem, Matthew - Horner này sẽ chỉ ở sau lưng giở trò quỷ ti bỉ tiểu nhân, đến cùng làm cái gì.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 550: Ngươi Đủ Tư Cách Sao

Universal ảnh nghiệp văn phòng đỉnh tầng một gian phòng khách bên trong, song phương dĩ nhiên ký tên hoàn hiệp nghị, luật sư, công chứng viên viên cùng người sản xuất liên minh đại biểu dẫn đầu rời đi, Matthew cùng David - Ellison đi một chuyến Universal ảnh nghiệp điện ảnh chế tác tổng giám Hall - Fina văn phòng, lại hàn huyên một hồi mặt khác đề tài, lúc này mới cáo từ rời đi.

Phía trước đàm phán song phương đối chọi gay gắt, hôm nay hiệp nghị ký tên, ở mặt ngoài lại khôi phục hòa hợp.

“Thật không dễ dàng a.”

Dọc theo thật dài hành lang triều thang máy gian đi, David - Ellison hơi có chút cảm khái,“Cuối cùng là lấy đến tay .”

Matthew gật gật đầu,“Tuy rằng ra điểm ngoài ý muốn, may mà chúng ta vẫn là đạt thành mục tiêu.”

Van Diesel đột nhiên xuất hiện, mang đến một ít phiền toái, cũng khiến Matthew cùng David - Ellison tiêu phí càng nhiều tinh lực, cũng khả năng trả giá càng nhiều đại giới.

Nguyên bản Van Diesel xuất hiện phía trước, Skydance ảnh nghiệp đã lấy đến một điểm chủ động, nhưng theo Van Diesel muốn trở về chế tác [ Fast and Furious ] hệ liệt tục tập, đặc biệt là tuôn ra trốn ở phía sau màn người là hắn sau, Universal ảnh nghiệp thái độ cẩn thận lên.

Lúc ấy hắn liền biết không thể lâu tha, thời gian kéo dài khả năng sẽ xuất hiện càng nhiều biến cố, dứt khoát cùng David - Ellison cùng Skydance ảnh nghiệp đầu trọc CEO tự mình ra trận, cùng Universal ảnh nghiệp Hall - Fina tiến hành hai đợt mật đàm, cuối cùng đạt thành hiệp nghị.

Này phân hiệp nghị không đề cập [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] cùng Universal ảnh nghiệp trong tay [ Fast and Furious ] ba bộ khúc hiện có bản quyền, hiệp nghị chủ yếu nội dung cũng không phức tạp, Skydance ảnh nghiệp lấy [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] tục tập mua quyền thay thế Universal ảnh nghiệp trong tay [ Fast and Furious ] hệ liệt tục tập bản quyền, đồng thời Skydance ảnh nghiệp mặt khác thanh toán 1500 vạn dollar.

Giao dịch đạt thành sau, này hai hệ liệt tục tác, cùng nguyên công ty ở giữa sẽ không lại có trực tiếp liên lụy.

Skydance ảnh nghiệp đã trước tiên cùng Frank - Miller làm câu thông, đối với Frank Miller mà nói, tục tập mua quyền chuyển tới Universal ảnh nghiệp trong tay, ngược lại càng thêm yên tâm.

Về phần hắn mặt sau hay không sẽ tại cùng Universal ảnh nghiệp đàm phán trung muốn vượt qua 1500 vạn dollar bản quyền phí dụng, kia liền không quan Matthew cùng David - Ellison sự tình .

Như nguyện lấy thường lấy đến [ Fast and Furious ] hệ liệt bản quyền, Matthew tâm tình rất không sai, trải qua kia gian phòng nghỉ khi, cố ý hướng bên trong mắt nhìn, phòng nghỉ cửa mở ra, bên trong lại không ai, Van Diesel giống như ly khai.

Van Diesel xác thật hướng Universal ảnh nghiệp đệ trình một phần kế hoạch thư, nếu không có hắn cùng David - Ellison, Universal ảnh nghiệp nói không chừng sẽ động tâm, do đó đem này hệ liệt giao cho Van Diesel đi vận tác.

Nhưng [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] tục tập bản quyền treo ở nơi này, thêm đàm phán thời điểm, hắn lại cố ý nói qua, Van Diesel tại [ cực hạn đặc công ] sau, không có một bộ phim chân chính box office đại bán qua......

Universal ảnh nghiệp trực tiếp cự tuyệt Van Diesel người đại diện.

Nói trắng ra là, Van Diesel rất cao đánh giá chính mình, cho rằng hắn là [ Fast and Furious ] hệ liệt đệ nhất bộ nam chính, chỉ cần hắn tưởng trở về này hệ liệt, khẳng định liền có thể đạt thành ý nguyện.

Đối với hắn cái loại này lão tử thiên hạ đệ nhất người đến nói, có loại suy nghĩ này cũng rất bình thường.

“Tên kia thế nhưng không ở đây.” David - Ellison không phải không có tiếc nuối,“Ta còn muốn tìm hắn tán gẫu đâu.”

Matthew quẹo vào thang máy gian, cố ý nói đùa,“Cẩn thận hắn đánh ngươi.”

“Không phải có ngươi sao?” David - Ellison nhìn thấy cửa thang máy mở ra, dẫn đầu đi vào, đẳng Matthew cùng lại đây, còn nói thêm,“Ngươi ban đầu không phải tấu qua Van Diesel sao? Không ngại đánh hắn lần thứ hai đi?”

Matthew cười cười, nói,“Ta sẽ nhìn hắn đem ngươi đánh thành một đầu heo.”

Từng Van Diesel như thế nào trở về [ Fast and Furious ] hệ liệt hắn không biết, hiện nay là không có khả năng , khuyết thiếu này hệ liệt, Van Diesel cũng chính là phổ thông tiểu minh tinh.

Hắn vì sao lao lực tâm tư muốn cướp này hệ liệt, trừ tương lai tiền cảnh, còn có Van Diesel.

Đương nhiên, có lẽ hắn có thể tìm đến cơ hội khác......

Matthew rất rõ ràng có loại này khả năng, có biện pháp gì hay không, có thể khiến Van Diesel tương lai cơ hội tiến thêm một bước giảm bớt đâu? Van Diesel loại này diễn viên, cũng chỉ có thể đi điển hình động tác lộ tuyến, chỉ cần động tác lộ tuyến đi không thông, cơ bản cũng liền không có tái xuất đầu cơ hội .

Trong lúc nhất thời, hắn cũng tưởng không đến cái gì hảo biện pháp.

Cửa thang máy mở ra, Matthew cùng David - Ellison trước sau đi ra thang máy, vừa quẹo vào tầng một trong đại sảnh, liền thấy được một khỏa sáng sủa đầu trọc.

Van Diesel cũng thấy được Matthew cùng David - Ellison, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, David - Ellison mang theo trào phúng thanh âm liền truyền tới,“Hắc, ngu xuẩn, ngươi hiện tại không phải [ Fast and Furious ] hệ liệt lão đại.”

Matthew nhìn Van Diesel bên kia, cũng không trụ lắc đầu.

Van Diesel từ ngồi trên ghế đứng lên, trên mặt nhìn không ra bất cứ biểu tình, từng bước một hướng tới Matthew cùng David - Ellison đi tới.

“Phế vật !” David - Ellison từ Victoria's Secret fashion show đêm đó bắt đầu, liền xem Van Diesel một vạn khó chịu,“Ngu xuẩn !”

Nhìn thấy Van Diesel càng chạy càng gần, Matthew hơi hơi tiến lên một bước, chặn David - Ellison, nếu Van Diesel ra tay mà nói, lấy David - Ellison tiểu thân thể, e không chịu nổi.

“Các ngươi hai ti bỉ vô sỉ tiểu nhân !” Van Diesel nhìn thấy Matthew, không tự giác dừng lại cước bộ, đứng ở sáu thước Anh bên ngoài địa phương,“Các ngươi hai chỉ biết sau lưng phá rối ! có bản lĩnh chúng ta trước mặt cạnh tranh a !”

David - Ellison chậc chậc lấy làm kỳ,“Nguyên lai sau lưng phá rối chỉ có chúng ta a......”

“Van Diesel, hoặc là mặt khác cái gì.” Matthew biết Van Diesel không phải hắn nguyên danh,“Ngươi cho rằng ngay mặt cạnh tranh liền có thể thắng chúng ta? Khởi động ngươi kia khỏa đầu trọc hảo hảo ngẫm lại, đừng làm không rõ trạng huống, đừng tổng cho rằng thế giới tại vây quanh ngươi chuyển.”

Hắn không đợi Van Diesel đáp lại, còn nói thêm,“Cần ta nhắc nhở ngươi sao? Từ [ cực hạn đặc công ] sau, ngươi có một bộ có thể lấy được ra tay tác phẩm? Bất cứ một nhà điện ảnh công ty nguyện ý cho ngươi khai 500 vạn dollar trên đây thù lao sao? Ngươi tưởng theo ta so......”

Matthew đột nhiên tăng thêm ngữ khí,“Ngươi lấy cái gì theo ta so?”

Loại này trước mặt trào phúng phương thức phi thường thấp cấp, lại chính thích hợp đối phó Van Diesel loại này tự đại quá thấp cấp nhân vật, đổi thành cùng loại Spike Lee cái loại này nhân, Matthew tuyệt đối sẽ không dùng loại này phương pháp.

“Ngươi......” Van Diesel vừa định mở miệng nói chút gì, lại bị Matthew giành trước nói,“Ta cái gì? Ta hiện tại biểu diễn bất cứ một bộ điện ảnh, thù lao đều là từ 2000 vạn dollar khởi, ta diễn viên chính điện ảnh đến hiện tại tổng box office vượt qua 30 ức dollar, ngươi có cái gì tư cách theo ta so?”

Này một xuyến nói ra miệng, Van Diesel sắc mặt càng khó nhìn.

Matthew lại không có đình, muốn thử xem có thể hay không kích thích Van Diesel ra tay,“Ngươi chính là Loser, một triệt để người thất bại, tưởng theo ta tranh, ngươi đủ tư cách sao?”

Van Diesel hai tay nắm thành quyền đầu, trên cánh tay cơ nhục cao cao ưỡn lên, mặt bộ nguyên bản có chút hắc làn da, đều biến thành màu đỏ, giống như là muốn củng nhân trư như vậy.

Bởi vì hai tay phồng lên cơ nhục, cũng vô pháp che giấu hắn bụng cao cao thẳng khởi bụng.

“Muốn động thủ a?” David - Ellison lại đột nhiên cắm một câu nói,“Đến a !”

Lời này vừa ra, Van Diesel bỗng nhiên thanh tỉnh một điểm, ngưng thần hướng phía trước xem, năm sáu năm phía trước, Matthew - Horner liền đem thân mình trạng huống tốt nhất hắn một quyền đả đảo, nằm trên mặt đất nửa ngày khởi không đến......

Hôm nay, hắn đều không biết bao lâu không kiện thân , trái lại Matthew - Horner, so năm sáu năm trước càng cường tráng , hơn nữa từ báo chí trên truyền thông từng nhìn đến, Matthew - Horner không chỉ thường niên kiện thân, còn vẫn tiến hành chuyên nghiệp hóa cách đấu huấn luyện.

Hắn tin tưởng, chỉ cần chính mình ra tay, Matthew - Horner rất dễ dàng liền có thể đem hắn đánh nhoài xuống.

Như là hắn loại này trầm mê với thuốc lá rượu nhân......

“Hảo !” Van Diesel quay đầu liền đi, hắn lưu lại, chính là nói cho Matthew - Horner, hiện tại chỉ là bắt đầu ! hắn lạnh lùng nói,“Chúng ta không tính hoàn !”

“Liền như vậy đi......” David - Ellison có điểm thất vọng.

Matthew xoay người, nhìn về phía David - Ellison, nói,“David, ngươi không nên nói chuyện.”

David - Ellison nghi hoặc,“Vì sao?”

Matthew biên hướng về phía trước đi, vừa nói,“Lời của ngươi nhắc nhở Van Diesel, khiến hắn từ trong nổi giận xoa dịu một chút, ta nguyên bản hi vọng hắn có thể chủ động động thủ.”

Hai người cùng ra văn phòng, xe đã dừng ở lâu phía trước, lại không gặp Van Diesel thân ảnh.

Lên xe, David - Ellison khoa tay múa chân thủ thế,“Muốn hay không ta tìm người hung hăng thu thập hắn nhất đốn? Ta có thể tìm đến thích hợp nhân.”

Matthew lắc đầu,“Ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm Hollywood bài xích ngươi.”

David - Ellison nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại hỏi,“Liền như vậy tính.”

Matthew trước khiến tài xế đi Burbank, lại đối David - Ellison nói,“Van Diesel không phải nói này không tính hoàn sao? Chúng ta muốn tìm thích hợp cơ hội gạt hắn một chút ngoan .”

“Như thế nào khanh?” David - Ellison đối Matthew khanh Spike Lee sự vẫn rất có hứng thú.

Matthew xòe tay, nói,“Ta còn không nghĩ tới. Ngươi cũng có thể ngẫm lại, nghĩ xong chúng ta cùng nhau mưu đồ.” Hắn vươn ra một ngón tay lung lay, nhắc nhở nói,“Những người đó nói hủy diệt trọng điểm liền không cần suy xét .”

Thích hợp nhất phương thức tựa như hắn hận Spike Lee như vậy, vừa có thể khiến Van Diesel nhận đến nghiêm trọng đả kích, chính mình còn có thể mượn này đề cao thanh danh.

David - Ellison nhất thời cũng tưởng không đến ý kiến hay, chỉ có thể chờ đợi cơ hội.

Bọn họ hai cưỡi Benz ô tô ra Universal ảnh thành, một đường hướng bắc hướng tới Burbank chạy tới.

Liền tại Universal ảnh thành đại môn phụ cận, Van Diesel ngồi ở đạo của mình kì trong xe, nhìn chiếc Benz kia càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất không thấy, lúc này mới phát động ô tô phản hồi chính mình trụ sở.

Hôm nay nhân khi cao hứng mà đến mất hứng mà về, hắn trong lòng phẫn nộ không cần nói cũng có thể hiểu.

Tranh đoạt [ Fast and Furious ] hệ liệt hành động, hắn thua; Ngay mặt tương đối châm chọc, hắn vẫn là thua......

Van Diesel cái loại này lão tử thiên hạ đệ nhất tin tưởng bao nhiêu nhận đến ảnh hưởng, nhưng hắn sẽ không như vậy cam tâm, về trong nhà lập tức mở ra máy tính, đăng lục năm trước chín tháng đối toàn mĩ mở ra Facebook, viết xuống đối với Matthew một đoạn lên án.

Hắn trước từ trên mạng tìm nhất trương Matthew công khai ảnh chụp, thượng truyền đến trên facebook, tiếp viết nói,“Có vài nhân làm việc không dám nhận mặt đến, chỉ biết từ sau lưng giở trò, phi thường nhược kê, căn bản chính là kẻ nhu nhược, quỷ nhát gan cùng kẻ bất lực, ngươi hay không dám ngay mặt đứng ra, giống nam nhân như vậy quyết đấu?”

Phát hoàn này trút căm phẫn văn tự, Van Diesel cảm giác dễ chịu rất nhiều, đây cũng là vì hâm nóng cần, hắn còn tại tranh đoạt một bộ khác gọi là [ trí mạng lái xe ] nam chính, cần độ hấp thụ ánh sáng.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 551: Chúng Ta Là Người Nhà

Skydance ảnh nghiệp trong phòng hội nghị, Matthew, David - Ellison, Helen - Hermann, đầu trọc CEO cùng thiên không chi vũ hai vị bộ môn tổng giám hội tụ nhất đường, bàn bạc về mới nhất lấy đến tay bản quyền tương quan công việc.

“Nói cho mọi người một tin tức tốt.” David - Ellison giờ phút này ý khí phong phát, ngồi ở hội nghị bàn phía trước nhất, thanh âm hết sức vang dội,“Liền tại ngày hôm qua, chúng ta thành công từ Universal ảnh nghiệp trong tay lấy đến [ Fast and Furious ] hệ liệt tục tập quay chụp bản quyền, này đối Skydance ảnh nghiệp đến nói, là một hoàn toàn mới phát triển cơ hội, chúng ta tiếp theo giai đoạn công tác trọng điểm, đem đặt ở này hệ liệt mặt trên.”

Nói xong, hắn riêng nhìn nhìn phòng họp trung nhân, tựa hồ muốn được đến nhiệt liệt đáp lại.

Phòng họp trung lại rất im lặng, chỉ có đầu trọc CEO dùng bút máy tại Notebook viết tiếng sa sa, bao gồm Matthew ở bên trong, tất cả mọi người có vẻ rất thanh tỉnh, bởi vì bọn họ đều minh bạch một đạo lý.

Helen - Hermann nói thẳng đi ra,“Lấy đến bản quyền chỉ là một bắt đầu.”

Matthew gật gật đầu, nói tiếp nói,“Cự ly khiến này hệ liệt sống lại, chúng ta còn có con đường rất dài phải đi.”

“Không quan hệ.” David - Ellison có vẻ rất có tin tưởng, nhìn về phía Matthew, nói,“Chúng ta không phải có ngươi sao?”

Matthew xòe tay, nói,“Chế tác điện ảnh ta không thành thạo.”

Lời này không phải khiêm tốn, khiến hắn biểu diễn động tác loại hình nam chính, kia tuyệt đối không có vấn đề, cũng là hắn tinh thông sở tại, khiến hắn đi chế tác điện ảnh mà nói, 100% sẽ làm tạp.

Hắn phi thường nghiêm túc nói,“David, đầu tiên muốn tìm một đủ tư cách người sản xuất, ta cùng...... Ngươi đều không thông thạo.”

David - Ellison cũng không phải vừa tiến vào Hollywood khi mao đầu tiểu tử , gật gật đầu,“Ta minh bạch.”

Helen - Hermann lúc này chen vào nói nói,“Ta đề cử Jack.”

Matthew cùng David - Ellison liếc nhau, đều minh bạch Helen - Hermann đề cử người là râu quai nón Jack, cũng chính là [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] người sản xuất.

“Có thể.” David - Ellison trước nhìn Matthew liếc nhìn, lập tức đồng ý.

Chung quy từng có thành công hợp tác, râu quai nón Jack kinh nghiệm phong phú, năng lực cũng tương đương không sai.

“Còn lại sự tình hiện tại nói đều quá sớm , chỉ có một sự kiện.” Đầu trọc CEO đột nhiên nói,“Matthew, David. Các ngươi muốn [ Fast and Furious ] tục tác chế tác thành cái dạng gì điện ảnh.”

Hắn bổ sung nói,“Universal ảnh nghiệp ba bộ khúc chỉ là trung đẳng quy mô chế tác, lực ảnh hưởng cũng hạn định tại một trong phạm vi.”

David - Ellison nhìn về phía Matthew,“Ngươi khẳng định có suy xét đi?”

“Nếu ta nói không có......” Matthew cố ý mở câu vui đùa,“David, ngươi có hay không sẽ giết ta?”

Hắn tiếp chuyển vào chính đề,“Ta chỉ có thể nói một chút chủ đề cùng lý niệm, cụ thể làm như thế nào chúng ta muốn tìm chuyên nghiệp nhân sĩ.”

Đây là hắn lần đầu tiên trên thực tế sản xuất điện ảnh, muốn nói tin tưởng bạo bằng tuyệt đối là giả , từng xem qua kia mấy bộ [ Fast and Furious ] hệ liệt cũng chỉ có thể nhớ rõ đại khái chủ thể tình tiết, thêm hôm nay lang bạt Hollywood kinh nghiệm cùng kiến thức, có thể từ giữa phân tích ra một bộ phận thành công nhân tố.

Về phần chi tiết, sớm liền quên sạch sẽ , hoặc là nói lúc ấy tải xuống đạo bản xem điện ảnh, hoàn toàn liền không chú ý qua.

Trong phòng họp tầm mắt mọi người đều ném đến Matthew trên người, đang ngồi đều rất rõ ràng, Skydance ảnh nghiệp mua vào [ Fast and Furious ] tục tập bản quyền, sở hữu tin tưởng đều đến từ vị này đỉnh đỉnh đại danh Hollywood minh tinh điện ảnh.

Matthew cũng bày ra ít có chăm chú thái độ, nói,“Đầu tiên chúng ta muốn xác định chế tác quy mô.” Hắn mắt nhìn David - Ellison,“Ta cùng David ở phương diện này có chung nhận thức,[ Fast and Furious ] tục tác tất nhiên là nhất tuyến thương nghiệp đại chế tác.”

David - Ellison gật đầu phụ họa,“Đây cũng là của ta cái nhìn.”

“Mục tiêu của chúng ta là chế tác một hệ liệt.” Matthew tiếp tục nói,“Này hệ liệt không chỉ là ba bộ khúc, chỉ cần có đầy đủ lợi nhuận không gian, chúng ta liền tiếp tục đẩy ra tân tục tập, không chỉ là dừng lại tại một hệ liệt trên điện ảnh, mà là muốn cấu tạo một thế giới, một độc thuộc về [ Fast and Furious ] điện ảnh thế giới.”

Đừng nói người khác , ngay cả Helen - Hermann cũng có chút giật mình nhìn về phía Matthew, bọn họ đều có thể cảm giác được, Matthew đối với này hệ liệt nhìn xem rất nặng, hoặc là nói dã tâm rất lớn.

Matthew cười cười, nói,“Các ngươi đều biết, tục tập điện ảnh là Hollywood lợi nhuận năng lực tối cường điện ảnh loại hình.”

Điểm ấy người người đều biết, Matthew cũng không cần nhiều lời,“Cho nên, chúng ta tại kế tiếp chế tác hệ liệt thứ bốn bộ thời điểm, sẽ vì mặt sau tục tập dự lưu ra nhất định sáng tác không gian, xa chúng ta không đi nói, nhưng tương lai ba bộ khúc, tối thiểu là một hoàn chỉnh lưu sướng lại có thể tự bào chữa cố sự.”

David - Ellison bổ sung nói,“Cùng mặt khác điện ảnh bao giờ cũng là đệ nhất bộ đại bán lại gấp gáp tiếp đương tục tập bất đồng, ta cùng Matthew ý tứ là, ngay từ đầu liền muốn làm tốt quy hoạch.”

Một điện ảnh bộ môn tổng giám chen vào nói nói,“Nếu...... Nếu đệ nhất bộ phản ứng không tốt đâu.”

“Chỉ cần không sinh ra cự ngạch hao hụt.” David - Ellison tương đương kiên định,“Tục tác cứ theo lẽ thường tiến hành. Ta tin tưởng Matthew kêu gọi lực.”

Kia hai vị tổng giám không tự giác đồng thời nhìn về phía Matthew, tin tưởng nháy mắt đại tăng, tương lai điện ảnh tình tiết lại lạn có thể lạn qua [ Smith vợ chồng ] cùng [ Dawn of the Dead ] sao? Matthew ngay cả loại này phim dở box office đều có thể khiêng lên đến,[ Fast and Furious ] tục tác tiêu chuẩn chỉ cần đạt tiêu chuẩn, box office tuyệt đối sẽ không là vấn đề.

Matthew không nhìn kia hai vị lửa nóng ánh mắt,“Tiền kỳ quy hoạch trọng yếu phi thường, phương diện này chúng ta cần một xuất sắc biên kịch đoàn đội tỉ mỉ tạo ra kịch bản. Mặt khác, phim loại hình sẽ là hỏa bạo kịch liệt đua xe động tác phim, mỗi một bộ điện ảnh lưu cho chiếc xe cùng động tác trường hợp, cũng chính là cận chiến, bắn nhau, truy đuổi, va chạm, né tránh, trôi đi, cạnh tốc phiến trưởng, không thể thấp hơn một phần ba, quay chụp cùng chế tác toàn bộ chọn dùng Hollywood điện ảnh công nghiệp tối cao tiêu chuẩn !”

Helen - Hermann minh bạch, Matthew đây là chuẩn bị đặt chân sản xuất nghề , trên cơ bản sở hữu siêu cấp cự tinh đều sẽ đặt chân sản xuất nghề, dù cho diễn viên sự nghiệp tuột dốc sau, cũng sẽ là quyền phát ngôn lực rất nặng người sản xuất.

Tom - Hanks có thể nói là phương diện này điển hình.

“Nhưng chỉ có tốc độ cùng động tác, chống đỡ không nổi như vậy một bộ điện ảnh.” Matthew lúc này còn nói thêm,“Một hảo cố sự cùng tính cách rõ ràng nhân vật là tất yếu . Ta đã liên hệ Paul - Walker cùng Jordana - Brewster, bọn họ đều nguyện ý trở về.”

Hắn bưng lên trước mặt chén nước uống một ngụm, tiếp tục nói,“Ý nghĩ của ta, là tổ kiến một nhân vật đoàn đội, lấy nam chính làm hạch tâm, áp dụng đoàn đội tác chiến, đồng thời ở trong phim thấu bắn ra hữu tình cùng thân tình, khiến chủ yếu nhân vật gian hình thành một loại ‘Chúng ta là gia nhân’ khái niệm.”

Nghe Matthew những lời này, đầu trọc CEO biên ghi lại, biên không ngừng gật đầu, một ý niệm cũng tại trong đầu đảo quanh, trách không được Matthew diễn viên chính phim có thể đại bán, từ hắn theo như lời những lời này bên trong, liền có thể nhìn thấy đại khái, Matthew đối với thương nghiệp điện ảnh cùng thị trường lý giải, thật sự rất khắc sâu.

Tuyên dương hữu tình cùng thân tình, đại đánh gia đình bài, tại thêm ngôi sao cùng kịch liệt động tác tiết mục, ngẫm lại liền tràn ngập xem điểm.

Hắn biết rõ, quang có “Tốc độ”, căn bản không đủ để khởi động một bộ phim.[ Fast and Furious ] “Tốc độ”, nhất định phải có chỗ hơn người, muốn tại động tác ngoài nguyên tố bên trên đều dưới chân công phu, phim đem so sánh đồng loại hình tác phẩm các phương diện đều cao như vậy một điểm, mới có thể đạt được tốt nhất giải trí hiệu quả.

“Tốc độ đại biểu cho chiếc xe mị lực, có năng lực vì phim cung cấp thị giác duy trì, lại không thể trở thành chống đỡ cố sự linh hồn.” Matthew cơ hồ đào móc ra có thể từ từng cái kia hệ liệt thượng tổng kết ra sở hữu,“Universal công ty vỗ ba bộ, cũng không chân chính hiểu được đệ nhất bộ vì cái gì sẽ thành công, đệ tam bộ lại vì sao thảm bại? Chúng ta nhất định phải có một hảo cố sự, người xem muốn theo nhân vật chính trên người cảm nhận được độc đáo tính cách mị lực.”

Phía trước cùng Universal ảnh nghiệp giao dịch, bởi [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] bản quyền tại Skydance ảnh nghiệp trong tay, thanh toán cho Universal ảnh nghiệp 1500 vạn dollar trung, có 1000 vạn dollar xuất từ hắn thủ, hậu tục phim một nửa chế tác tài chính cũng cần hắn đi trù tính, lớn như thế đầu nhập, một khi thất bại mà nói, tuy rằng sẽ không khiến hắn thương đến căn bản, nhưng cũng sẽ đau lòng.

Chẳng sợ không vì Van Diesel, không vì lần này hợp đồng, hắn cũng muốn thành công.

Matthew khẳng định muốn biểu diễn này hệ liệt, lần này hội nghị cuối cùng, cũng trọng điểm theo như lời hắn đối với muốn biểu diễn nhân vật yêu cầu.

“Đi ở pháp luật cùng địa hạ trật tự ở giữa, cứng mềm không ăn đoán không ra, nhưng nội tâm lại có cực kỳ mềm mại bộ phận. Hắn đối với thân tình cùng hữu nghị vô cùng quý trọng, tại các huynh đệ trước mặt vẫn sắm vai khoan hậu huynh trưởng nhân vật, nhiều lần vì bảo hộ thân hữu không tiếc lấy mệnh tướng bác, đại biểu cho Mĩ quốc điện ảnh trung bình dân anh hùng giá trị quan.”

“Hắn đối tiền tài, thuốc phiện, nữ sắc đủ loại khả năng hủ thực ý chí dụ hoặc cơ hồ không cảm thấy hứng thú, chỉ theo đuổi đua xe cùng phạm tội kích thích. Vì đạt được trên đạo đức cân bằng, muốn vì hắn thiết kế một loại có thể khiến người xem đồng tình giá trị lập trường.”

Cuối cùng, Matthew còn nói thêm,“Chúng ta tại tục tập trung muốn thích hợp dẫn vào tân nhân vật, nhân vật nam nữ tỉ lệ muốn phối hợp. Kỹ xảo biểu diễn như thế nào không trọng yếu, nam diễn viên muốn có đặc sắc, nữ diễn viên muốn đủ gợi cảm xinh đẹp.”

Đầu trọc CEO lại một lần đem Matthew mà nói ghi tạc trên Notebook, này mấy đều là kế tiếp chiêu mộ biên kịch đoàn đội tất yếu phải dùng đến .

Đối với Matthew nói những lời này, hắn cho rằng phi thường có đạo lý, đều là một bộ thương nghiệp điện ảnh có thể thành công yếu tố, có người có thể đem này mấy nói rõ ràng rất không dễ dàng, nhưng muốn làm đến lại càng không dễ dàng.

Matthew cũng biết làm đến có khó khăn, lần này đầu tư phiêu lưu thực ra rất lớn, so với hắn đơn thuần dựa theo trong trí nhớ phim, đi lựa chọn nhân vật cùng công tác phiêu lưu lớn hơn.

Nhưng cao phiêu lưu mang đến cũng là cao ích lợi.

Phía trước, hắn không có đầy đủ tư bản, tích cóp thân gia nhìn như rất nhiều, nhưng đối với điện ảnh đầu tư đến nói căn bản không đủ xem.

Hiện tại bất đồng , một phương diện trải qua vài năm cố gắng, hắn thông qua thù lao, chia hoa hồng cùng đại ngôn kiếm lấy đến tuyệt bút tiền tài; Một phương diện khác, táo đã tuyên truyền sắp tổ chức tân nhất giới sáng tác giả đại hội, hơn nữa trên hội tuyên bố thận cơ một đời.

Apple cổ phiếu bắt đầu bùng nổ thức dâng lên.

Này mấy đều là Matthew mạo hiểm tư bản, dù cho thất bại , cũng sẽ không là một hồi không thể thu thập tai nạn.

“Paul - Walker cùng Jordana - Brewster đều phải trở về......” Một điện ảnh tổng giám đột nhiên hỏi,“Van Diesel nhân vật đâu?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 552: Nam Nhân Phương Thức

“Van Diesel nhân vật?”

Lời này cũng nhắc nhở đang ngồi mọi người, bao gồm Matthew cùng David - Ellison, đều lâm vào tự hỏi trong.

Qua vài giây, Matthew dẫn đầu mở miệng nói,“[ Fast and Furious ] đệ nhất bộ, là danh tiếng cùng box office thành công nhất một bộ, ta từng tại [ Fast and Furious ] kịch tổ đãi qua, có một điểm phi thường rõ ràng, nguyên bản bộ điện ảnh này tuyệt đối nam chính là Paul - Walker biểu diễn cảnh quan Brian, Van Diesel nhân vật là nam nhị hào. Nhưng Van Diesel kéo đến này bộ phim đại bộ phận đầu tư, sau đó sửa đổi kịch bản cùng nhân vật thiết lập, lúc này mới có song nam chủ cục diện.”

Hắn không chút nào không dám nói,“Van Diesel là này bộ phim hạch tâm. Nếu chúng ta chuẩn bị khiến Paul - Walker cùng Jordana - Brewster trở về, Dominic - Toretto nhân vật này khẳng định muốn có điều giải thích.”

Mặc kệ nói như thế nào,[ Fast and Furious ] hệ liệt đều có nhất định người xem cơ sở, hai năm nay băng ghi hình cùng đĩa phim thuê, cũng khiến phim truyền bá phạm vi tiến thêm một bước mở rộng, ném xuống không cần mà nói, dứt khoát chính là lãng phí.

“Khiến Van Diesel nhân vật chết mất hảo.” David - Ellison rõ ràng không phải đang nói khí nói,“Ta vừa nghĩ tới một chủ ý, Van Diesel nhân vật bởi vì bị người hại chết , cho nên Brian cùng Mia một lần nữa rời núi, chuẩn bị vi Dominic - Toretto báo thù.”

Matthew nghĩ nghĩ,“Còn giống như không sai.”

Đầu trọc CEO lại ghi tạc trên vở, nói,“Này có thể nhét vào kịch bản suy xét phạm vi.”

“Kịch bản sáng tác phải làm hảo ba bộ khúc thống nhất quy hoạch.” Matthew lại nhắc nhở một câu.

Nếu lấy đến này hệ liệt bản quyền, đương nhiên muốn ích lợi lớn nhất hóa, hắn vừa sẽ làm hảo hạng mục thất bại chuẩn bị, đồng dạng cũng sẽ làm tốt thành công chuẩn bị.

Đặt ở vài năm phía trước, đại bộ phận Hollywood điện ảnh tục tập giống như là [ Fast and Furious ] đệ nhất bộ cùng đệ nhị bộ như vậy, cơ bản không có rất minh xác quy hoạch, bao giờ cũng là đệ nhất bộ sau khi thành công, mới đưa tục tập đề lên nhật trình.

Đại đa số tục tập phim tại không khởi động máy phía trước đều vỏn vẹn dừng lại tại mặt giấy kế hoạch, nếu nào đó một bộ chụp bồi , sau đó liền không có sau đó . Điện ảnh công ty bao giờ cũng là cẩn thận dè chừng, xác nhận phim ở trên phòng bán vé chân chính đại lấy được thành công sau, tài năng đánh giá tiếp theo bộ tục tác đến cùng khả năng nhập bao nhiêu box office, do đó quyết định đầu nhập bao nhiêu chế tác phí tổn mới là hợp lý .

Đồng thời chế tác phương đối với tục tập nội dung cũng tuyệt sẽ không cố ý sang tân, tốt nhất sách lược đơn giản là nguyên vẹn phục chế tiền một bộ phim thành công chỗ, lợi dụng càng lớn đầu tư cùng tuyên truyền quy mô, tiến thêm một bước mở rộng hệ liệt tác phẩm lực ảnh hưởng, đạt được càng nhiều người xem chú ý.

Sở hữu này mấy chân chính mục đích chỉ có một: Khiến càng nhiều người xem cống hiến box office, đem càng nhiều tiền nhét vào hầu bao.

[ Fast and Furious ] hệ liệt có thể nói là trong đó điển hình, hai tam tuyến hướng lên trên nhị tuyến không đủ nam diễn viên gia thân giới so diễn viên quý xe, nhưng mà liền như vậy mạc danh kỳ diệu phát hỏa, box office cùng danh tiếng song phong thu, thế cho nên Universal ảnh nghiệp căn bản không làm rõ đến cùng là sao thế này, liền vội vàng đầu nhập vào tục tập khai phá, dứt khoát cấp [ Fast and Furious 2] gia tăng gấp đôi đầu tư, nhưng kết quả Bắc Mĩ box office ngược lại hạ thấp , may mà còn kiếm tiền, vì thế lại cẩn thận gia tăng một điểm đầu nhập nhanh chóng tiếp lại chụp đệ tam bộ, cuối cùng box office cùng danh tiếng toàn bại.

Một ngoài ý muốn thành công phẩm bài, không cẩn thận lại cấp làm tạp , hiện tại Matthew cùng David - Ellison muốn khiến nó khởi tử hồi sinh.

“Ngươi có tin tưởng?”

Phản hồi Thiên Sứ trù tính công ty trên xe, Helen - Hermann hỏi Matthew,“Mấy ngàn vạn dollar đầu nhập a, ngươi xác định có thể lợi nhuận?”

Matthew nhún vai,“Loại sự tình này ai có thể 100% xác định?” Hắn chậm rãi nói,“Ta bồi được.”

Nghe nói như thế, Helen - Hermann thoáng tự hỏi, nhẹ nhàng gật đầu,“Ngươi xác thật bồi được.” Nàng thở dài,“Ta thật không biết nên nói cái gì, vận khí của ngươi quá tốt.”

Nàng nghe Amanda nói qua, Matthew gần nhất mấy năm nay vẫn ăn tiến trên thị trường táo tán cổ, hôm nay Apple cổ phiếu đại trướng, táo nghiên phát đời thứ nhất smartphone rất nhanh liền sẽ ra bán, trong ngoài nghề tất cả đều xem hảo táo cùng Steve - Jobs, táo trị giá thị trường vô cùng có khả năng xuất hiện một lần hỏa tiễn lủi lên.

Gã này mua đến tay Apple cổ phiếu, chẳng những có thể bảo đảm giá trị tiền gửi, phỏng chừng còn sẽ khiến thân gia ít nhất phiên gấp đôi đi?

Helen - Hermann hảo kỳ hỏi,“Ngươi tại Apple cổ phiếu thượng nện xuống nhiều như vậy tiền? Liền đánh cược nó nhất định sẽ trướng?”

“Ta không phải đang cược táo.” Matthew miệng đầy bậy bạ,“Ta là đang cược Steve - Jobs. Ta đổ Steve - Jobs nhất định sẽ nhượng táo một lần nữa toả sáng, tựa như tám mươi niên đại như vậy.”

Mua cổ phiếu nơi nào có 100% sẽ thắng , cho dù là cổ thần Buffett đều có khi thất thủ.

Hắn còn nói thêm,“Của ta vận khí rất tốt...... Ân, loại này hảo vận hi vọng có thể kéo dài đến [ Fast and Furious ] hệ liệt mặt trên.”

“Chỉ mong đi.” Helen - Hermann nói xong câu này, trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên hỏi nói,“Thực ra có vấn đề, ta vẫn rất ngạc nhiên.”

Matthew quay đầu nhìn nàng một cái,“Hỏi đi, chúng ta là lão bằng hữu , không có cái gì không thể nói .”

Helen - Hermann cũng không khách khí, trực tiếp hỏi,“Ngươi hay không là bởi vì Van Diesel, mới muốn bắt [ Fast and Furious ] hệ liệt bản quyền?”

“Ngươi như thế nào sẽ nghĩ như vậy?” Matthew tuyệt không là không có cái gì không thể nói.

“Nếu ngươi có liên quan về đua xe cùng động tác loại hình phiến ý tưởng, lấy David - Ellison đối với ngươi duy trì cường độ, hoàn toàn có thể liên hợp chế tác một hoàn toàn mới hệ liệt, vì sao nhất định phải trảo [ Fast and Furious ] hệ liệt không buông?” Helen - Hermann xúc giác phi thường nhạy bén,“Tháng trước Victoria's Secret fashion show thượng, ta nghe nói ngươi cùng Van Diesel lại một lần nổi xung đột .”

Mặt sau có câu chưa nói, người khác có lẽ không biết, nàng lại rất rõ ràng Matthew người này có cừu tất báo tính cách.

Matthew đương nhiên sẽ không thừa nhận,“Ngươi tưởng nhiều lắm, Helen. Van Diesel là tân niên sau mới tưởng trở về này hệ liệt, ta chẳng lẽ biết trước? Đương nhiên, hắn muốn trở về sau, ta lấy xuống này hệ liệt quyết tâm xác thật càng lớn .”

Lời này đương nhiên là bậy bạ, cắt đứt Van Diesel con đường phía trước đương nhiên là nguyên nhân chủ yếu chi nhất, bất quá hắn câu nói kế tiếp lại là chân thật ý tưởng.

“Helen,[ Tokyo trôi đi ] tuy rằng danh tiếng cùng box office song song thất bại, nhưng ba bộ khúc chụp xuống đến, vẫn là tích cóp nhất định người xem cơ sở, tại riêng người xem quần thể trung, tên tuổi cũng coi như vang dội, chúng ta lấy xuống bản quyền, tiếp chụp thứ bốn bộ, phiêu lưu sẽ nhỏ rất nhiều.”

Hắn nói được rất chăm chú,“Nếu chúng ta bắt đầu từ số không quay chụp một bộ hoàn toàn mới điện ảnh đâu? Phiêu lưu muốn thành bội tăng gia, ngươi cũng không phải không biết, mấy năm gần đây đến phi cải biên phi tục tập nguyên sang thương nghiệp điện ảnh tình trạng vẫn không tốt, chân chính có thể đại bán đã ít lại càng ít.”

Nghe nói như thế, Helen - Hermann khẽ gật đầu,“Ngươi nói có đạo lý, nguyên sang đại chế tác thương nghiệp điện ảnh mấy năm gần đây đến thành công án lệ quá ít , liền tính là có thành công giả, cũng cơ bản đều là nhất tuyến đại đạo diễn tác phẩm, này hệ liệt không có khả năng thỉnh đến đỉnh cấp đạo diễn.”

Nói tới đây, nàng xem hướng Matthew,“Ngươi trở nên càng thêm thành thục , suy xét vấn đề cũng so phía trước toàn diện.”

Matthew cười cười,“Nhân cuối cùng sẽ trưởng thành.”

Helen - Hermann lại ngay sau đó nói,“Ngươi dùng phương thức này trả thù Van Diesel không có cái gì ý nghĩa, hắn không có [ Fast and Furious ] hệ liệt, tổng có thể tìm đến khác cơ hội.”

“Ngươi nói có khả năng.” Matthew đồng tình Helen - Hermann mà nói,“Thiếu [ Fast and Furious ], hắn khả năng có khác phim hành động. Nhưng cơ hội đặt ở nơi này, ta không có khả năng cái gì cũng không làm, này chỉ là bắt đầu, hắn cũng trêu chọc David, ta cùng David thương nghị qua, nhất định phải đào hố đem Van Diesel chôn.”

Khiến Matthew không hề nghĩ đến là, trở lại Thiên Sứ trù tính công ty, hắn liền thấy được cơ hội.

Đi đến Helen - Hermann văn phòng, Helen - Hermann mở ra máy tính, dựa theo trợ lý theo như lời, phân biệt thượng Yahoo giải trí cùng TMZ nhìn nhìn, Van Diesel công kích Matthew lời nói cùng với trích dẫn kia trương hình ảnh, đều nguyên xi chưa động bị hai nhà trang web phát.

Trừ internet, trợ lý chuyển đến một đống tiểu báo thượng, cũng tất cả đều là tương quan bát quái đưa tin, giống cái gì “Van Diesel nộ phun Matthew - Horner không phải nam nhân” Linh tinh đưa tin ùn ùn.

Theo sau, Matthew cùng trợ lý muốn tới một đài notebook, đi lên năm trước tháng mười một mới xin Facebook tài khoản, sau đó tìm đến Van Diesel, Yahoo giải trí cùng TMZ phát không có vấn đề, Van Diesel chính là đang mắng hắn không phải nam nhân.

“Elaine gần nhất đi Âu Châu đi công tác .” Matthew vừa nhìn vừa lắc đầu,“Bằng không chúng ta sáng nay liền có thể được đến tin tức.”

Helen - Hermann cười lạnh một tiếng,“Van Diesel bất quá là tại hâm nóng. Ta phía trước tra qua, hắn trừ vận tác [ Fast and Furious ] hệ liệt cùng biểu diễn [ sinh tử kỷ nguyên mới ], còn tại tranh đoạt một bộ gọi là [ trí mạng lái xe ] phim nam chính, như vậy có tranh luận tính ngôn luận, đối với hắn rất có tác dụng.”

Matthew gật gật đầu, lại không có nói chuyện, đầu vẫn đang tự hỏi, bởi vì hắn phát hiện đây là một đào hố hảo cơ hội.

“Helen, ngươi xem có thể hay không như vậy xử lý?” Matthew ghé sát vào một ít, đối Helen - Hermann nhỏ giọng nói thầm lên, Helen - Hermann vừa nghe vừa gật đầu, một hồi lâu sau mới nói,“Nguyên bản Universal ảnh nghiệp gần nhất hai ngày liền sẽ cùng Skydance ảnh nghiệp cùng nhau tuyên bố tương quan thông cáo, có David ra mặt, làm cho bọn họ nhiều hơn vài câu vấn đề hẳn là không lớn, Van Diesel đối Universal ảnh nghiệp không có giá trị, trước ngươi cùng Universal ảnh nghiệp từng có khoái trá hợp tác, tương lai cũng có khả năng hợp tác, phỏng chừng vấn đề không lớn.”

Nàng hiếm thấy cười cười,“Ngạnh hán loại hình diễn viên, liền nên có ngạnh hán loại hình nhân thiết, lời này rất có đạo lý. Đúng, đẳng Elaine cuối tuần trở về.”

Lời này vừa nói xong, David - Ellison điện thoại liền đánh lại đây, cũng nói lên việc này, Matthew lại đem vừa ý tưởng nói với hắn một lần, David - Ellison lập tức tỏ vẻ tự mình cấp Universal ảnh nghiệp bên kia gọi điện thoại, hai bên hiện tại chính là tuần trăng mật kỳ.

Theo sau trong một ngày, Universal ảnh nghiệp cùng Skydance ảnh nghiệp phân biệt phát biểu thanh minh, thông qua phần mình con đường công khai lần này giao dịch cùng với giao dịch chi tiết, hơn nữa trọng điểm đề cập Van Diesel là tại nhìn thấy Matthew cùng David - Ellison cố ý mua xuống bản quyền sau, mới âm thầm phá rối, Universal ảnh nghiệp luôn luôn không nghĩ tới muốn cùng Van Diesel lại hợp tác linh tinh Vân Vân.

Này mấy, đủ để cho Van Diesel phát ra Facebook đều biến thành quỷ nói.

Nhưng Matthew muốn không chỉ là này mấy, hắn nhân sinh lần đầu tiên tại Facebook phát văn, trực tiếp @ Van Diesel: Ngươi không phải muốn đứng ra, giống nam nhân như vậy quyết đấu sao? Hảo ! chúng ta chủ nhật buổi chiều ba giờ tại Thế Kỷ thành trung tâm thương mại quảng trường chính trung ương lấy nam nhân phương thức giải quyết lần này tranh chấp !

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 553: Nhân Thiết Sụp Đổ

Tươi đẹp dương quang chiếu vào thế kỷ thành trung tâm thương mại phía trước tiểu quảng trường bên trên, để người cảm giác ấm áp , chịu không được muốn mệt rã rời, nhưng trên quảng trường tụ tập đám người, phát ra các loại nghị luận thanh âm, căn bản không có khả năng ngủ.

Đây là một rất phổ thông chủ nhật buổi chiều, không phổ thông là, tiểu quảng trường bên trên tụ tập hơn một ngàn nhân, ngay cả so sánh Fawley thị cảnh cục đều chuyên môn phái người lại đây duy trì trị an.

Tầm mắt mọi người đều tập trung tại tiểu quảng trường trung tâm, một cao lớn cường tráng trẻ tuổi nam nhân, giống như núi cao như vậy đứng ở nơi đó.

“Mấy điểm?”

Treo TMZ điếu bài trẻ tuổi phóng viên hỏi bên cạnh niên kỉ hơi lớn phóng viên,“Van Diesel như thế nào còn chưa đến?”

Niên kỉ hơi lớn phóng viên trước đối với quảng trường trung tâm vỗ tấm ảnh chụp, lại mắt nhìn đồng hồ, nói,“Ba điểm qua thập phần , Van Diesel đến muộn.”

Tuổi trẻ phóng viên vừa muốn nói chuyện, phụ cận vang lên một mảnh tiếng shutter, vừa chụp ảnh khởi phản ứng dây chuyền, tụ tập ở trên quảng trường hàng trăm phóng viên phân phân ấn động máy ảnh shutter chụp ảnh, tiêu điểm tất cả đều là đứng ở quảng trường trung tâm người kia.

“Nói trắng ra là, chính là hẹn đánh nhau mà thôi.” Tuổi trẻ phóng viên thừa dịp chụp ảnh tạm thời tạm thời kết thúc, nói,“Thế nhưng hấp dẫn trên trăm đồng hành cùng hơn một ngàn người vây xem, không khỏi rất khoa trương đi.”

Niên kỉ hơi lớn phóng viên lại lắc đầu,“Khoa trương sao?” Hắn cũng không cần tuổi trẻ phóng viên trả lời, nói thẳng,“Ai khiến hắn là Matthew - Horner !”

Nghe đến mặt sau lời này, tuổi trẻ phóng viên há miệng thở dốc, cuối cùng thở dài,“Đúng vậy, ai khiến hắn là Matthew - Horner đâu !”

“F@#f ! Van Diesel cái kia tự đại cuồng có phải hay không không đến?”

Bên cạnh truyền đến mặt khác phóng viên oán giận thanh, thanh âm càng ngày càng nhiều.

“Tên kia không phải lòng tự tin bạo bằng sao, sẽ không dọa phá gan đi?”

“Quỷ nhát gan ! đồ hèn ! đều đến muộn mau hai mươi phút !”

“Có bản lĩnh gọi tự tin, không bản lĩnh kia liền gọi tự đại !”

Rất rõ ràng, Van Diesel tại truyền thông phóng viên trung danh tiếng phi thường kém kình, tự đại cơ hồ được công nhận nhãn.

Tuổi trẻ phóng viên kiễng chân, nhìn nhìn quảng trường bên ngoài, đông nghìn nghịt tất cả đều là nhân, dù sao là không thấy được đầu trọc, vội vàng hỏi bên cạnh đồng bạn,“Ngươi nói Van Diesel sẽ đến sao?”

“Đổi là ta tuyệt đối sẽ không đến.” Niên kỉ hơi lớn phóng viên chỉ chỉ Matthew bên kia,“Ngươi cảm giác hắn dám cùng Matthew - Horner ngay mặt đấu võ sao?”

Hắn tiếp phân tích nói,“Hiện tại các phương diện tin tức đều đã chứng thực, Van Diesel cùng Matthew cùng David - Ellison cạnh tranh [ Fast and Furious ] hệ liệt thất bại, thêm hai người qua lại có chút oán hận chất chứa, ngươi còn nhớ rõ Van Diesel công kích qua Matthew sao?”

Nhìn thấy tuổi trẻ phóng viên gật đầu, niên kỉ hơi lớn phóng viên tiếp tục nói,“Van Diesel thua rối tinh rối mù, phỏng chừng cuối cùng không tưởng liền như vậy không thu hoạch được gì, cho nên mượn Matthew danh khí hâm nóng, cố ý tại trên mạng xã hội công kích Matthew, lấy này tranh thủ chú ý......”

“Không sai.” Tuổi trẻ phóng viên phụ họa,“Ta phía trước cùng rất nhiều đồng hành trao đổi qua, bọn họ cũng là như vậy cái nhìn.”

“Dựa thế hâm nóng vốn là Hollywood thường dùng nhất thủ đoạn, Van Diesel lấy đến dùng cũng không kỳ quái.” Niên kỉ hơi lớn phóng viên đột nhiên cười lạnh một tiếng,“Bất quá, Van Diesel không nghĩ tới một điểm.”

Tuổi trẻ phóng viên hơi hơi sửng sốt, hỏi,“Nào một điểm?”

Niên kỉ hơi lớn phóng viên chững chạc đàng hoàng nói,“Không nghĩ tới Matthew - Horner như thế vô sỉ, thế nhưng dùng như vậy thấp cấp, hạ lưu, xấu xa, lại cố tình đơn giản trực tiếp hữu hiệu biện pháp hồi hận hắn.”

Hắn không có xuống chút nữa nói, lão đại gần nhất tại tài bồi hắn, cho hắn phân tích qua, nhưng có vài lời không thể rơi vào người khác lỗ tai bên trong.

Thời gian đi qua ba giờ rưỡi, Matthew như cũ đứng ở tiểu quảng trường trung ương, giống như là quyết đấu cao bồi tại chờ đợi đối thủ như vậy.

Bên cạnh David - Ellison đợi không kiên nhẫn, thấu lại đây thấp giọng hỏi,“Vượt qua nửa giờ , Van Diesel hay không sẽ không đến?”

“Hắn đến có hắn đến phương án.” Matthew ngược lại là thực vững vàng,“Hắn không đến có hắn không đến biện pháp.”

Từ ngày đó cùng Helen - Hermann thương nghị sau, hắn bên này tích cực liên lạc truyền thông cùng tương quan nhân vật, làm tốt hai tay chuẩn bị.

“Lại đợi một hồi?” David - Ellison hỏi.

Matthew gật đầu,“Lại đợi nửa giờ, nếu Van Diesel còn chưa đến, các ngươi đi nhận phóng viên phỏng vấn.”

David - Ellison tránh ra, đi tìm Bella - Anderson, vẫn đứng ở cách đó không xa Miranda Kerr cầm một lọ nước đi tới.

“Khát sao?” Nàng vặn mở bình nước, đưa cho Matthew,“Uống nước đi?”

Matthew tiếp nhận bình nước, uống một ngụm nhỏ,“Cám ơn.”

“Không cần khách khí.” Miranda Kerr cười ra hai hảo xem má lúm,“Nên nói cám ơn người là ta”

Nàng ánh mắt đảo qua cách đó không xa vây xem phóng viên,“Ngươi khiến ta xuất hiện ở nhiều như vậy truyền thông trước mặt.”

“Đây là ngươi nên được .” Matthew gần nhất mấy ngày này đều là ban ngày bận rộn, buổi tối hưởng thụ đến Miranda Kerr toàn phương vị tỉ mỉ phục vụ. Hắn cười cười,“Kerr, ngươi rất tuyệt.”

Miranda Kerr nhìn thấy có phóng viên hướng bên này quay chụp, lập tức tới gần Matthew, đến gần hắn bên tai nói,“Ta còn có càng bổng , đêm nay ngươi muốn hay không thử xem.”

Nói tới đây, nàng hạ giọng, nói lấy”A” Làm mở đầu đan từ.

Matthew vỗ nhẹ nhẹ dưới Miranda Kerr bả vai,“Đi chuẩn bị nhận phóng viên phỏng vấn đi.”

“Ân !” Miranda Kerr hôm nay lại đây, đợi chính là hiện tại, vội vàng nói,“Ta sớm liền chuẩn bị sẵn sàng .”

Nửa giờ rất nhanh qua đi, Van Diesel thủy chung không có xuất hiện, bị nhân viên bảo vệ ngăn ở bên ngoài phóng viên, lúc này tiến vào quảng trường trung ương vòng nhỏ, bất quá Matthew không có nhận phỏng vấn, tại bảo tiêu hộ vệ dưới lên xe.

Làm Matthew gần nhất chuyện xấu bạn gái, Miranda Kerr nháy mắt bị vây lên.

“Matthew có phải hay không nam nhân, không ai so với ta càng rõ ràng .” Miranda Kerr đối mặt phóng viên màn ảnh, thoải mái nói,“Hắn cường tráng như là một đầu hùng sư !”

Nói xong câu này, nàng chuyển tới Van Diesel trên người,“Cái kia Van Diesel không phải nói muốn giống nam nhân như vậy trước mặt giải quyết sao? Matthew đợi hắn lâu như vậy, hắn cũng không có xuất hiện? Rất rõ ràng, Van Diesel khiếp đảm , hắn mới là quỷ nhát gan, là kẻ nhu nhược ! là không có trứng nhân !”

David - Ellison từ Victoria's Secret fashion show đêm đó liền không thích Van Diesel, thêm phía trước Van Diesel làm khó dễ, cũng vui vẻ đứng ở phóng viên trước mặt nói vài câu.

“Mọi người đều biết, Matthew là ngạnh hán, trên màn ảnh cùng trong hiện thực đều là.” Hắn có khác sở chỉ,“Van Diesel trên màn ảnh đóng vai cũng là ngạnh hán, hiện thực sinh hoạt trung cũng lấy ngạnh hán tự cư. Một ngạnh hán, lúc này lại lùi bước , ha ha, thật sự rất nam nhân a ! mệt hắn còn có mặt mũi nói giống nam nhân như vậy trước mặt giải quyết ! các ngươi còn cho rằng Van Diesel là ngạnh hán sao? Hắn chính là nhuyễn đản !”

Matthew ngồi ở trên xe, nhìn David - Ellison cùng Miranda Kerr nhận phỏng vấn, không xa địa phương, tựa hồ vội vàng đuổi tới Paul - Walker cùng Jordana - Brewster cũng bị phóng viên vây quanh lên, hết thảy đều tại dựa theo đệ nhị bộ kế hoạch tiến hành.

Paul - Walker cùng Jordana - Brewster đương nhiên cũng là bị hắn mời đến , năm đó tại [ Fast and Furious ] kịch tổ, này hai người bị Van Diesel bully tức giận đến nổi trận lôi đình.

Thực ra, hắn làm thực đơn giản, phá đổ Van Diesel nhân thiết.

Van Diesel hí lộ phi thường hẹp, so với hắn này lấy động tác loại hình vi chủ diễn viên còn muốn trách, thậm chí hí đường xa xa so ra kém Stallone cùng Schwarzenegger, hơn nữa so với Stallone cùng Schwarzenegger, Van Diesel mới là danh phù kỳ thực vĩnh viễn một loại biểu tình.

Không chút nào khoa trương nói, trừ động tác loại hình nhân vật, Van Diesel biểu diễn mặt khác loại hình có thể hỏa lên tỷ lệ phi thường có thể xem nhẹ bất kể.

Tựa như Stallone cùng Schwarzenegger nhân thiết như vậy, làm so với bọn họ còn muốn điển hình động tác diễn viên, Van Diesel ngạnh hán nhân thiết trọng yếu phi thường.

Loại này nhân thiết không chỉ là điện ảnh nhân vật, bao gồm hiện thực trong.

Matthew chuyên môn để người điều tra qua, Van Diesel trong hiện thực vênh váo xung thiên, lấy siêu cấp ngạnh hán tự cư, duy trì hắn người, thích nhất cũng là loại này ngạnh hán nhân thiết.

Đương một cái khác nổi tiếng Hollywood ngạnh hán, hưởng ứng Van Diesel cái gọi là “Lấy nam nhân phương thức ngay mặt giải quyết” kêu gọi khi, Van Diesel tại hàng loạt truyền thông phóng viên nhìn chăm chú dưới, thế nhưng liên đến cũng không dám đến, bên trong có thể làm văn chương nhiều lắm.

Nếu Van Diesel là Stallone hoặc là Schwarzenegger kia một đẳng cấp động tác cự tinh, cho dù là nhất tuyến hồng tinh, này mấy đều sẽ không mang đến bao nhiêu đại thương tổn.

Nhưng hắn chỉ là thực bình thường nhị tuyến ngôi sao, thậm chí từ năm gần đây biểu diễn phim thị trường phản ứng đến xem, nói nhị tuyến đều miễn cưỡng.

Matthew tìm đến thích hợp cơ hội, chuyển ra một môn đại pháo, ngắm chuẩn Van Diesel này chỉ muỗi, Van Diesel ngạnh hán nhân thiết nhất định bị oanh sụp điệu.

Sau, kia vài một hai tuyến động tác phim, khẳng định sẽ không mạo hiểm bắt đầu dùng như vậy một diễn viên, nếu hắn biểu diễn một ngạnh hán xuất hiện ở trên màn ảnh, người xem tưởng lại là “Như thế nào là này nhuyễn đản”, cấp phim mang đến phản đối hiệu ứng có thể nghĩ.

Vào lúc ban đêm, Matthew tại Hilton khách sạn phòng bên trong, thể nghiệm Miranda Kerr trò mới khi, trên hệ thống mạng đã là một mảnh chỉ trích Van Diesel là nhuyễn đản thanh âm, từ trang web cổng thông tin đến mới phát xã giao truyền thông lại đến trên diễn đàn tất cả đều là như vậy thanh âm.

Có David - Ellison này siêu cấp đại kim chủ tại, Helen - Hermann thuê hàng loạt thủy quân, bát quái truyền thông cũng vui vẻ với đưa tin như vậy tin tức.

Van Diesel phương diện không phải không có phản bác, nhưng hắn thanh âm quá nhỏ ,CAA chịu vì hắn điều động tài nguyên cũng quá thiếu.

Tại dày đặc bát quái hâm nóng cùng thủy quân phô thiên cái địa như vậy xoát bình dưới, Van Diesel ngạnh hán nhân thiết không thể tránh khỏi suy sụp mất.

“Xin lỗi......”

CAA tân chuyển vào tử tinh trong cao ốc, Brock - Lesnar đối diện vô biểu tình Van Diesel nói,“Sự tình đến một bước này,CAA cũng không hề có biện pháp.”

Hắn đối tình thế có minh xác phán đoán, Van Diesel phiên thân khả năng quá nhỏ ,“[ trí mạng lái xe ] kịch tổ đã cự tuyệt của ngươi thử vai, ta đề nghị ngươi đi độc lập giới điện ảnh thử xem đi.”

Van Diesel một câu cũng không có nói.

Brock - Lesnar rất thành khẩn nói,“Phía trước ta vì ngươi hướng nhiều động tác kịch tổ đưa qua tư liệu, hiện tại bọn họ tất cả đều cự tuyệt . Sẽ không lại có trung đẳng quy mô cùng trên đây phim thương mại dám dùng ngươi......”

“Đáng chết Matthew - Horner !” Van Diesel ném những lời này, trực tiếp ly khai.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 554: Đề Nghị Cùng Ủy Thác

“Guillermo, ngươi nghỉ ngơi nhiều, ta liền không quấy rầy ngươi .”

California y học viện trong phòng bệnh, Matthew khiến muốn đứng dậy đưa hắn Guillermo - Del - Toro dừng bước, phất tay cáo từ,“Tái kiến, Guillermo, chúng ta trong kịch tổ gặp.”

“Hảo, chúng ta kịch tổ gặp !” Guillermo - Del - Toro cũng đối Matthew phất tay.

Matthew đi ra ngoài, đóng lại phòng bệnh cửa phòng, đi nhanh hướng tới phòng bệnh lâu xuất khẩu đi, vừa đi vừa thở dài, Guillermo - Del - Toro cuối cùng là khỏi hẳn .

Từ 2006 năm cuối tháng mười hai đến hiện tại hai tháng sơ, Guillermo - Del - Toro tại trên giường bệnh nằm hơn một tháng, nghe nói hắn lây nhiễm một loại kỳ quái vi khuẩn, chậm chạp không thể khỏi hẳn, dẫn đến toàn bộ I Am Legend kịch tổ cũng tùy theo tạm thời chết, bởi kéo được thời gian quá dài, người sản xuất Akiva - Goldsman đều có lâm thời đổi mới đạo diễn ý tưởng.

May mà Guillermo - Del - Toro đúng lúc khỏi hẳn, thêm I Am Legend phát hành thời gian là năm nay cuối năm kỳ nghỉ, thời gian coi như là tương đương dư thừa, cuối cùng Akiva - Goldsman không có đổi hắn.

Đương nhiên, gần nhất ngoại giới về Guillermo - Del - Toro lời đồn đãi rất nhiều, rất nhiều tiểu báo đều tại hâm nóng hắn là hít thuốc phiện quá lượng nằm viện,TMZ còn công bố một phần cái gọi là bệnh viện kiểm tra báo cáo.

Đối với điểm này, Matthew thủy chung không có nói qua cái gì, hít thuốc phiện chơi thuốc ở giới này quá mức thường gặp .

Đi ra phòng bệnh lâu đại môn, buổi chiều dương quang còn có điểm chói mắt, hắn lên xe, trên phó điều khiển Bella - Anderson đối tài xế nói,“Chúng ta hồi Burbank, đi Warner nhà sản xuất.”

Tài xế phát động ô tô, chậm rãi chạy ra California y học viện.

Bella - Anderson quay đầu mắt nhìn Matthew, nói,“Có hảo tin tức, còn có tin tức xấu.”

Matthew nhắm mắt dưỡng thần,“Một khối nói đi.”

“Ta trước nói tin tức tốt.” Bella - Anderson lật ra chính mình Notebook nhìn thoáng qua,“Oscar đề danh giả ngọ yến vừa kết thúc, Spike Lee [ người ngoài cuộc ] không có đạt được bất cứ đề danh. Còn có, Will - Smith cũng không có lấy đến tốt nhất nam chính đề danh,[ The Pursuit of Happyness ] đồng dạng một Oscar đề danh cũng không lấy đến.”

“Ân.” Matthew gật gật đầu, không chút nào che giấu tâm tình của mình,“Không sai, đều là tin tức tốt.”

Bella - Anderson nói tiếp,“Còn có tin tức xấu. Giải Mâm xôi vàng cùng năm rồi như vậy, giành ở Oscar đề danh giả ngọ yến phía trước công bố đề danh, ngươi lại một lần bị đề danh kém cỏi nhất nam chính .”

Matthew cũng không để ý,“Này tùy tiện bọn họ hảo, cũng không phải lần đầu tiên.”

Từ hắn được hoan nghênh bắt đầu, chính là giải Mâm xôi vàng trọng điểm chiếu cố đối tượng, giải Mâm Xôi Vàng đề danh hắn kém cỏi nhất nam chính cũng không phải một lần hai lần .

Tuy rằng nói cái gọi là tin tức xấu, nhưng Matthew tâm tình như cũ rất tốt, kia vài dụng tâm kín đáo hắc nhân quần thể muốn đạp lên hắn thượng vị, kết quả Spike Lee nhấc lên thạch đầu tạp chính mình chân, Will - Smith cũng không có đạt thành mục đích .

Tựa như đối đãi Van Diesel như vậy, kia vài đối địch hắn người xui xẻo, Matthew chưa từng có đồng tình tâm đáng nói, chỉ biết sung sướng khi người gặp họa.

Đối phương đều đem hắn đương địch nhân, chẳng lẽ hắn không nên có địch nhân tự giác sao?

“Đúng, Bella.” Matthew bỗng nhiên nghĩ đến tân niên vừa qua khỏi phát sinh kia vài sự,“Có Van Diesel tin tức sao?”

Hắn có trợ lý đoàn đội chuyên môn phụ trách sưu tập tin tức cùng xử lý tạp vụ, Bella - Anderson là trực tiếp người phụ trách.

Bella - Anderson lật ra Notebook tìm tìm, sau đó mới nói,“Tháng trước, bị dư luận tọa thực nhuyễn đản linh tinh danh hiệu sau, Van Diesel mất đi nhiều phân đang tại tranh đoạt công tác,[ trí mạng lái xe ] kịch tổ trước thử vai đem hắn đá ra thử vai danh sách, mặt khác ba kịch tổ trực tiếp lui về Van Diesel tư liệu. Còn có, đã quay chụp hoàn tất [ sinh tử kỷ nguyên mới ] khả năng sẽ không khiến Van Diesel lại trực tiếp tham dự quảng bá hoạt động.”

Nàng khép lại Notebook, còn nói thêm,“Có tiểu báo đưa tin, Van Diesel tại một nhà tiểu công ty độc lập phiến trường quay xuất hiện qua.”

“Muốn đi hỗn độc lập giới điện ảnh ?” Matthew không khỏi niết niết cằm,“Độc lập giới điện ảnh có tiền đồ a.”

Nói không chừng Van Diesel tại độc lập giới điện ảnh có thể tôi luyện biểu diễn kĩ, sau đó nhất minh kinh nhân, dựa vào tinh xảo kỹ xảo biểu diễn lấy xuống Oscar tốt nhất nam chính đâu.

“Van Diesel hẳn là cảm tạ ta a, không có ta, hắn như thế nào có thể trầm được hạ tâm đi tôi luyện kỹ xảo biểu diễn?” Matthew da mặt luôn luôn phi thường dày,“Như là vinh diệu, danh lợi, tiền tài cùng nữ nhân này mấy phù hoa lại có thể hủ thực nhân thứ xấu, vẫn là ta loại này không có theo đuổi nhân hưởng thụ hảo, Van Diesel hẳn là theo đuổi nghệ thuật bản chất a.”

Đi đến Warner nhà sản xuất, Matthew đi nhà sản xuất ký túc xá bên trong gặp mặt Akiva - Goldsman, từ hắn trong tay cầm đến [ hắn ở đêm nay đến ] mới nhất bản kịch bản, thuận tiện hàn huyên Guillermo - Del - Toro.

“Xác định không thành vấn đề ?” Akiva - Goldsman hỏi.

Matthew vừa lật xem kịch bản, vừa nói,“Yên tâm hảo, Guillermo khỏi hẳn .”

Hắn lần này đi qua thăm Guillermo - Del - Toro phía trước, Akiva - Goldsman chuyên môn đánh qua điện thoại, khiến hắn xem xem Guillermo - Del - Toro có phải hay không thật có thể khôi phục công tác.

Thẳng thắn giảng, hắn cũng rất cẩn thận, nếu Guillermo - Del - Toro tình huống không tốt, cùng Akiva - Goldsman như vậy, cũng sẽ nghĩ đến đổi Guillermo - Del - Toro, chung quy I Am Legend không thể vô hạn kỳ kéo xuống đi.

Dù cho hai người tại kịch tổ ở chung thực khoái trá, nhưng cùng công tác vẫn là phân được rất rõ ràng .

Akiva - Goldsman gật đầu,“Này hạng mục tha lâu lắm .”

Matthew không có nói tiếp, đang xem trong kịch bản nữ chính, một hồi lâu sau, mới ngẩng đầu hỏi Akiva - Goldsman,“Đề nhân vật đề nghị có thể sao?”

“Đương nhiên.” Akiva - Goldsman nói.

“Về nữ chính......” Matthew khép lại kịch bản, nói,“Akiva, ta cảm giác nhân vật này, Charlize - Theron phi thường thích hợp, hơn nữa chúng ta phía trước đều hợp tác qua.”

Akiva - Goldsman suy xét một hồi, nhẹ nhàng gật đầu,“Quay đầu ta tìm người cùng Sally tiếp xúc một chút nói sau đi.”

Matthew không có nói thêm nữa, loại sự tình này đề dưới đề nghị liền hảo, ai biết Charlize - Theron hay không sẽ nhận, hơn nữa hắn nam chính hiệp ước đến hiện tại còn tại đàm, ly đàm phán ổn thỏa còn xa đâu.

Helen - Hermann cùng này kịch tổ đàm phán, tại 2000 vạn dollar cơ sở thù lao thượng sớm liền đạt thành nhất trí, hắn có thể lấy đến 2000 vạn dollar thù lao, đã là trong giới cam chịu một đạo thấp nhất thù lao tuyến , khác nhau chủ yếu tập trung tại cơ sở thù lao ngoài bộ phận, Warner Bros là về sau kỳ phân thành vẫn là tiền kỳ thù lao phương thức thanh toán, thanh toán tỉ lệ hoặc là nói mức lại là bao nhiêu.

Dựa theo Matthew phương diện này yêu cầu, tốt nhất là cơ sở thù lao gia box office phân thành, bất quá Warner Bros cũng không ngốc, lấy hắn gần nhất mấy bộ điện ảnh box office làm căn cứ, nhận định box office phân thành đối Warner bất lợi, muốn trực tiếp thanh toán cho hắn càng cao tiền kỳ thù lao, hủy bỏ hậu kỳ phân thành.

Matthew không phải nhất định phải hậu kỳ phân thành, hơn nữa hắn hiện tại cũng chờ dùng tiền,[ Fast and Furious ] hệ liệt rất nhanh sẽ có tiền kỳ đầu nhập, hắn cùng David - Ellison chuẩn bị làm thành chuẩn nhất tuyến cấp bậc đại chế tác, này cần tuyệt bút tài chính đầu nhập, trong đó một nửa do hắn bỏ vốn.

Hậu kỳ phân thành đến trướng tốc độ là rất chậm , xa so ra kém trực tiếp thanh toán thù lao đến nhanh chóng.

Đương nhiên, buông tay hậu kỳ box office phân thành tiền đề, khẳng định là Warner Bros có thể mở ra một khiến hắn cùng Helen - Hermann hài lòng tiền kỳ thù lao đến.

Bằng không mà nói, Matthew vẫn là sẽ kiên trì tiền kỳ thù lao gia hậu kỳ box office phân thành phương thức.

Cùng Akiva - Goldsman hàn huyên một hồi về I Am Legend cùng [ hắn ở đêm nay đến ] sự, Matthew cáo từ ly khai hắn văn phòng, Akiva - Goldsman sau này cũng nói,[ hắn ở đêm nay đến ] tên này không phải rất thích hợp, phỏng chừng rất nhanh liền sẽ bỏ.

Matthew theo sau đi nhà sản xuất phía trước Warner đại lâu, David - Heimann hôm trước vừa từ Anh quốc trở về, hẹn hắn hôm nay buổi chiều gặp mặt tán gẫu.

“Vẫn là Los Angeles hảo a, tươi đẹp dương quang để người thư thái.”

Một gian phòng khách bên trong, David - Heimann ngồi trên sô pha, đối bên cạnh Matthew nói,“London mùa này thời tiết rất không xong , âm lãnh ẩm ướt đến khiến ta này người Anh đều chịu không nổi.”

Matthew cười cười, nói,“Cho nên nói, tại Los Angeles qua đông thiên là tối thích ý .”

David - Heimann thở dài,“Chúng ta đều thân bất do kỷ a, ta cuối cùng không thể ném [ Harry Potter ] kịch tổ mặc kệ.”

“Còn chưa chúc mừng ngươi đâu.” Matthew nhớ tới David - Heimann hiện tại chức vị, nói,“Ngươi hiện tại là [ Harry Potter ] hệ liệt đệ nhất người sản xuất .”

“Chức vị càng cao, trách nhiệm càng lớn, áp lực cũng càng lớn.” David - Heimann cảm thụ có chút rõ ràng,“Nếu ta đem [ Harry Potter ] hệ liệt làm tạp , phỏng chừng toàn thế giới Harry Potter mê sẽ đem ta giết.”

Matthew gật gật đầu, cố ý nói,“Yên tâm, không cần bọn họ, ta đổ khi liền sẽ cho ngươi gửi qua bưu điện lưỡi dao.”

David - Heimann không khỏi cùng Matthew cùng nhau nở nụ cười.

Thực ra, Matthew rất rõ ràng,[ Harry Potter ] hệ liệt chụp đến hiện tại, ổn thỏa nhất phương thức chính là không cầu công lao, chỉ cần phim không xuất hiện quá lớn chỗ thiếu hụt cùng BUG, tự nhiên nắm chắc lấy ngàn vạn kế phấn ti vì thế tính tiền, Warner Bros tại thế kỷ chi giao nện xuống gần như điên cuồng tuyên truyền phí dụng, hôm nay đã đến bó lớn gom tiền mùa.

Warner Bros với [ Harry Potter ] hệ liệt, có thể nói là sách báo cùng điện ảnh sử thượng kinh điển nhất marketing án lệ.

Bất quá, Matthew vẫn không có phát hiện này hệ liệt xuất sắc chỗ, có lẽ cùng hắn nhận tri có rất đại quan hệ, đối ma pháp cái gì, thật sự là không thế nào cảm mạo.

David - Heimann lúc này còn nói thêm,“Trước khi ta trở về, Emma - Watson chuyên môn nhắc tới qua ngươi, nàng còn nói khiến ta mang nhất trương của ngươi ảnh kí tên.”

“Oa......” Matthew hơi mang khoa trương nói,“Chẳng lẽ Hermione - Granger tiểu thư là của ta fan điện ảnh?”

David - Heimann hơi hơi nhún vai,“Có khả năng.” Hắn nhắc nhở nói,“Ngày sau ngươi gửi qua bưu điện một tấm kí tên chiếu đi London Pinewood Studios đi.”

Nhìn thấy Matthew gật đầu, David - Heimann đột nhiên đổi đề tài,“Matthew, ta lần này hẹn ngươi, cùng lần trước như vậy, cũng là thụ Warner Bros cao tầng ủy thác.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 555: Không Phải Thánh Nhân

Lần trước, David - Heimann tìm đến hắn, là vì [ hắn ở đêm nay đến ] nam chính sự, Matthew rất ngạc nhiên một lần này lại là vì sao.

“David, chúng ta là lão bằng hữu .” Matthew nhìn David - Heimann,“Có chuyện nói thẳng hảo.”

David - Heimann ngượng ngùng cười cười,“Thực ra vẫn là điện ảnh phương diện sự, ta hôm trước trở về sau, Warner Bros điện ảnh sự nghiệp bộ người phụ trách gia Ringer cùng trường kỳ cùng Warner hợp tác người sản xuất Charles Roven tìm đến ta, khiến ta chuyên môn hỏi một chút ngươi ý tứ.”

Matthew không nói gì, đẳng David - Heimann nói tiếp.

“Là như vậy, Charles Roven đang tại phụ trách Christopher - Nolan đạo diễn tân Batman đệ nhị bộ Dark Knight này hạng mục.” David - Heimann tận lực đơn giản sáng tỏ nói,“Trước mắt Bruce - Wayne túc địch tên hề diễn viên nhân tuyển còn không có xác định, Warner cao tầng hướng kịch tổ đề cử ngươi, Charles Roven cùng Christopher - Nolan muốn hỏi hỏi ngươi đối với này nhân vật có hay không hứng thú.”

Việc này Matthew phía trước đã nghe Helen - Hermann nói qua một lần , hôm nay từ David - Heimann trong miệng nghe nói, cũng không cảm thấy kỳ quái, suy nghĩ một hồi, chỉ chính mình hỏi,“David, ngươi xem ta như bây giờ, thích hợp biểu diễn tên hề sao?”

“Ân?” David - Heimann không có lập tức minh bạch Matthew ý tứ.

Matthew giải thích nói,“Ta nhớ rõ tân Batman hệ liệt trung đóng vai Bruce - Wayne người là Christian - Bale đi? Hắn diễn Batman, ta biểu diễn tên hề, này đối túc địch căn bản là không đáp a, nơi nào có so Batman còn cường tráng hơn tên hề?”

“Ngươi nói là này a.” David - Heimann cười cười,“Charles Roven cùng Christopher - Nolan chuyên môn đề cập qua, hiện tại cự ly quay chụp còn sớm, bọn họ cho rằng ngươi có nguyên vẹn thời gian gầy thân giảm trọng.”

“Khiến ta nhanh chóng trừ thể trọng, biểu diễn tên hề?” Matthew cố ý hỏi,“Là như thế này sao?”

David - Heimann gật đầu,“Xác thật là ý tứ này. Nolan đạo diễn nguyên nói là nói như vậy , ngươi biểu diễn qua nhiều như vậy cường tráng bưu hãn anh hùng nhân vật, không cảm thấy đóng vai một thân thể suy nhược vai diễn phản diện là một loại hoàn toàn mới kích thích cùng khiêu chiến sao?”

Đổi thành bình thường diễn viên, nói không chừng thật có thể bị Christopher - Nolan loại này thuyết pháp đả động, nhưng Matthew tư tưởng cùng rất nhiều diễn viên rõ ràng bất đồng.

“Xin lỗi.” Matthew lắc đầu,“Ta không có cách nào khác tiếp tên hề nhân vật này.”

Từ hắn tích cực kiện thân cùng huấn luyện tới nay, Neborah không chỉ một lần đối với hắn nói qua, kịch liệt gầy thân cùng gia tăng thể trọng, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng khỏe mạnh, đối thân thể không có bất cứ ưu việt, thực ra không cần chuyên nghiệp nhân sĩ nhắc nhở, người thường cũng biết như vậy thường thức, ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong, nhanh chóng gia tăng hoặc là trừ mấy chục pound thể trọng, làm sao có khả năng đối nhân không có phản đối ảnh hưởng?

Có lẽ tuổi trẻ lực tráng khi thấy không ra đến, đẳng tuổi biến lớn khi liền hiển hiện ra .

Hắn mạc danh kỳ diệu bị nhân viên tạp vụ đánh bay chùy đầu đưa đến bên này, lại thật vất vả hỗn xuất đầu, tương lai sinh hoạt có danh có lợi có tiền tài có mĩ nữ, còn tưởng nhiều nhiều hưởng thụ đâu.

Về phần từng trong lời đồn hãm sâu nhân vật không thể tự thoát ra được, hắn ngược lại là luôn luôn cũng không có băn khoăn qua, mỗi người đối đãi biểu diễn đều có bất đồng tâm lý ứng đối, tinh thần ý chí cũng chênh lệch thật lớn, dù sao hắn là chưa từng có xuất hiện qua thoát khỏi không xong nhân vật tình huống.

Hắn tiếp được nhân vật này duy nhất chỗ tốt, đại khái là từng vị kia diễn viên sẽ không ra ngoài ý muốn đi?

Cũng không đối.

Matthew bỗng nhiên nghĩ đến từng xem qua một thiên bát quái, khi đó hắn liền phi thường thích Christopher - Nolan chụp Dark Knight, tải xuống đạo bản sau xem qua đâu chỉ hai ba lần, đặc biệt đối tên hề cảm thấy hứng thú, sau này đi ra tên hề cùng tên hề nữ này đối với thần kinh tình lữ đương điện ảnh sau, còn chuyên môn tìm tòi tương quan tin tức nhìn nhìn.

Có một thiên tin tức, hắn xuất phát từ đối Playboy hảo kỳ, chuyên môn xem qua Playboy phỏng vấn Gordon cục trưởng thăm hỏi, biểu diễn Gordon cục trưởng Gary - Oldman tại bị hỏi cùng tên hề vấn đề khi, nói thẳng vị kia Australia diễn viên bởi vì đóng vai tên hề quá mức nhập hí mà dẫn đến bi kịch là phấn ti nhất sương tình nguyện ý tưởng, loại này ý tưởng là bậy bạ, hoang đường .

Chỉ có thể nói, điện ảnh công ty vì phim thương nghiệp thu nhập, bất cứ sự đều có gan lấy đến tuyên truyền hâm nóng.

Bất quá, hắn không có khả năng vì một không biết diễn viên, điên cuồng giảm trọng mấy chục pound, đi biểu diễn tên hề cái kia nhân vật.

Hắn cũng không phải Thánh Nhân.

Matthew như thế không chút do dự cự tuyệt, có điểm ra ngoài David - Heimann đoán trước, David - Heimann cùng Charles Roven giao tình không sai, bởi vậy lại nói một câu,“Matthew, ngươi không lại suy xét một chút?”

“Không cần suy xét .” Matthew lắc đầu, ăn ngay nói thật nói,“David, ta cự tuyệt có hai phương diện nguyên nhân.”

Đối phương chưa nói cùng thù lao, hắn cũng không đề,“Một phương diện nhân vật này cùng ta không đáp. Một phương diện khác, ta không thể tiếp tên hề như vậy điên cuồng vai diễn phản diện, này thiết kế hiệp ước vấn đề.”

David - Heimann nghi hoặc, không rõ Matthew đây là cái gì ý tứ.

Matthew tiến thêm một bước giải thích nói,“Ta cùng với Mercedes Benz cùng Armani đại ngôn hợp đồng trung có bị vong điều khoản, ta không thể ra diễn khả năng tổn hại sản phẩm hình tượng vai diễn phản diện.”

Hắn nói được đều là thật ,“David, ta cuối cùng không thể vì như vậy một nhân vật đi vi ước đi?”

David - Heimann ngượng ngùng cười cười,“Là ta không lý giải tình huống, việc này ta sẽ cùng Warner bên kia phản ứng.”

Matthew gật gật đầu,“Không có việc khác mà nói, ta liền cáo từ .”

Nói xong hắn đứng lên, David - Heimann đem hắn đưa ra đi, cuối cùng còn nói thêm,“Đi London thời điểm, nhớ rõ đến kịch tổ xem xem.”

“Ta sẽ .” Matthew khách sáo một câu, ly khai Warner đại lâu.

Ra Warner, hắn ngồi xe đi Thiên Sứ trù tính công ty, Dark Knight trung tên hề tuyệt đối kinh điển, từ hắn cảm quan xuất phát, hoàn toàn miểu sát 1989 năm [ Batman ] trung Jack - Nicholson phiên bản, nhưng không phải bất cứ nhân vật đều thích hợp bất cứ diễn viên.

Helen - Hermann còn tại vì hắn vận tác Armani nam sĩ hiệu may đại ngôn, biểu diễn như vậy một nhân vật đối với hắn không có bất cứ ưu việt.

Đi đến Thiên Sứ trù tính công ty, Helen - Hermann nói cho hắn một tin tức tốt,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] bộ phận Bắc Mĩ box office phân thành, Skydance ảnh nghiệp đã thanh toán đúng chỗ .

Hôm nay,[ Fast and Furious ] hệ liệt đã bắt đầu tiền kỳ vận tác, hắn đang cần tài chính.

Tuy rằng tiền kỳ vận tác đang tiến hành, nhưng cự ly hạng mục chính thức trù bị còn có thời gian rất lâu cùng con đường rất dài phải đi.

Tại hạng mục xác định dưới tình huống, kịch bản dẫn đầu đề lên nhật trình, Matthew cùng David - Ellison tại châm chước Helen - Hermann, râu quai nón Jack cùng Paul - Walker đề cử phần đông biên kịch nhân tuyển sau, chọn lựa ba người đều nhắc tới qua Gary - Scott - Thompson làm đệ nhất biên kịch đến tổ kiến một biên kịch đoàn đội.

Gary - Scott - Thompson cũng là [ Fast and Furious ] tối thành công đệ nhất bộ biên kịch.

Cùng Hollywood tuyệt đại đa số người sản xuất như vậy, Matthew cùng David - Ellison đồng dạng cho rằng thành công trải qua so cái gọi là mới mẻ độc đáo sáng ý trọng yếu nhiều.

Đạo diễn mà nói, hiện tại không có thích hợp mục tiêu, ngược lại là đệ tam bộ [ Tokyo trôi đi ] đạo diễn Justin Lin nghe nói Skydance ảnh nghiệp chuẩn bị trọng khải [ Fast and Furious ] hệ liệt sau, chủ động tìm lên cửa đến, đề cử do chính mình tiếp tục đạo diễn này hệ liệt.

Bởi vì [ Tokyo trôi đi ], Matthew cùng David - Ellison đối Justin Lin tương đối có nghi ngờ, tạm thời tại kéo.

Dù sao hiện tại liên kịch bản đại cương cũng không có, đạo diễn lựa chọn thượng căn bản không cần sốt ruột.

So với [ Fast and Furious ] hệ liệt, ngược lại là Akiva - Goldsman đảm nhiệm người sản xuất tân hạng mục càng thêm gấp gáp một ít, căn cứ Helen - Hermann lý giải đến tình huống,[ hắn ở đêm nay đến ] đã tại Akiva - Goldsman phó thủ dẫn dắt dưới, bắt đầu tiền kỳ trù bị công tác, Warner Bros bên kia liền chờ Matthew ký xuống nam chính hiệp ước, sau đó vi phim định đương tại sang năm kỳ nghỉ hè.

Sang năm kỳ nghỉ hè ngày nghỉ lễ độc lập, đây là Warner Bros tuyển định Bắc Mĩ công chiếu thời gian.

Hiện nay, Matthew cơ hồ biến thành kỳ nghỉ hè hộ chuyên nghiệp, năm nay kỳ nghỉ hè sẽ có hai bộ cùng hắn có liên quan phim phát hành, một là bỏ mình tướng sĩ ngày kỷ niệm ngày nghỉ phát hành [ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ], một bộ khác là hắn phối âm Megatron [ Transformers ] chân nhân điện ảnh, lần đầu lịch phát hành tại năm nay ngày nghỉ lễ độc lập.

Disney ảnh nghiệp cùng DreamWorks điện ảnh công ty đã trước tiên mấy tháng, phân biệt phát đến tuyên truyền nhật trình biểu, Matthew bên này cũng có thể trước tiên điều chỉnh hành trình.

Đáng tiếc, về sau [ Transformers ] điện ảnh trung, Megatron đều thành đả tương du gà nhép, tại Optimus Prime trước mặt chỉ có bị ngược phân, hắn sẽ không lại cho Megatron phối âm .

Phỏng chừng DreamWorks cũng sẽ không lại tìm hắn, đệ nhất bộ khuyết thiếu kêu gọi lực, cho nên kịch tổ mới bằng lòng vì hắn tương đối đơn giản phối âm công tác khai ra gần như giá trên trời thù lao, nhưng đệ nhất bộ thành công đại bán mà nói, cũng liền không tất yếu lại cọ hắn nhiệt độ.

Bất quá, có này một bộ Megatron phối âm cũng đủ để thỏa mãn hắn [ Transformers ] tình hoài .

So với “Tự do quyền lợi về chúng sinh”, hắn càng thích Megatron hô lên “Decepticon, tiến công !”

Megatron tại Hollywood điện ảnh trung chú định bi kịch, không chỉ là Megatron, sở hữu không cùng lão mĩ hợp tác nhân, tại Hollywood điện ảnh trung đều là bi đát .

“Hòa bình đi qua chính sách tàn bạo a......”

Màn đêm buông xuống, Matthew nói thầm Megatron lời kịch, một mình lái xe chạy tới Beverly Hills Hilton khách sạn, đi cùng Miranda Kerr gặp gỡ.

Miranda Kerr tuần trước về một chuyến New York, ngày hôm qua vừa phản hồi Los Angeles.

Gần nhất hơn một tháng, hắn cùng với Miranda Kerr thường xuyên ước hẹn, thường xuyên xuất hiện ở giải trí truyền thông trang thượng, nghiễm nhiên là một bộ tình lữ tư thái, nhưng dựa theo ước định, hai người chưa từng có đối ngoại thừa nhận qua bất cứ sự.

Trong khoảng thời gian này, Matthew hưởng thụ đến Miranda Kerr lớn nhất hạn độ phục vụ, như là nhân vật sắm vai Hòa mỗ chút càng thêm mở ra trò chơi, cũng có qua đọc lướt qua.

So với phía trước kia vài, Miranda Kerr càng phóng được ra, càng dám nghĩ dám làm.

Matthew cũng có thể nhìn ra được đến, trừ hâm nóng độ nổi tiếng ngoài, Miranda Kerr có càng nhiều tâm tư, nhưng hắn không phải sơ ca, nhất thời trầm mê hưởng thụ sẽ có, khiến đối phương trở thành Horner trang viên nữ chủ nhân, hoàn toàn liền không suy xét qua.

[ Gary - Oldman về Heath - Ledger mà nói là hắn nhận hoa hoa công tử phỏng vấn khi nói .]

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 556: Cô Gái Tóc Đỏ

Beverly Hills Hilton khách sạn trong đại đường, Miranda Kerr ngồi ở tới gần thủy tinh cửa sổ nơi nghỉ ngơi, lười biếng duỗi eo, tinh thần có chút uể oải, ngẩng đầu nhìn xem cửa phụ cận, tiếp nàng ô tô còn không có qua đến, lập tức quay đầu, ánh mắt dừng ở đối diện Matthew trên người, tối hôm qua như vậy điên cuồng, gã này không chỉ không có vẻ mỏi mệt, ngược lại tinh thần tỏa sáng.

Nghĩ đến đêm qua Matthew tại chính mình trên người đủ loại, nàng trong lòng lóe qua một ý tưởng, liền tính trên địa cầu chỉ còn dư Matthew một nam nhân, phỏng chừng hắn cũng có thể nhượng nhân loại điên cuồng sinh sản đi xuống.

Matthew bỗng nhiên cười nói,“Nhìn cái gì đâu, Khả nhi? Luyến tiếc ta? Ngươi có thể lưu lại Los Angeles một đoạn thời gian.”

Miranda Kerr cười ra hai má lúm, nói,“Ta hôm nay tất yếu đi, muốn đuổi đi Hawaii, quay chụp tân nhất quý VS Thiên Sứ tả chân.”

Matthew gật gật đầu,“Đêm qua quên nói. Khả nhi, chúc mừng ngươi cùng duy mật ký kết chính thức hiệp ước.”

Một tuần trước Miranda Kerr phản hồi New York, chính là cùng duy mật phương diện ký kết chính thức Thiên Sứ hiệp ước, hôm nay đã là VS Thiên Sứ trung một thành viên .

“Không có ngươi, ta lấy không được này phân hiệp ước.” Miranda Kerr rõ ràng phía trước hâm nóng đều là chính mình dùng giao dịch đổi về đến, nhưng nàng biết tương lai Matthew như vậy ngôi sao, còn có có thể sử dụng đến địa phương, trong giọng nói nghe vào tai tràn ngập cảm kích,“Matthew, cám ơn ngươi, ngươi khiến sự nghiệp của ta đi tới một bước lớn.”

Matthew trong mắt, giao dịch chính là giao dịch, cùng qua lại như vậy, hắn rất hiểu phải trả giá cùng thu hoạch, nói,“Không cần khách khí, đây là ngươi nên được .”

Hơn một tháng này thời gian bên trong, hắn đầy đủ kiến thức đến một nữ nhân tưởng lấy lòng nam nhân, có thể điên cuồng tới trình độ nào.

Cũng không trách được Miranda Kerr từng có thể chinh phục Orlando - Bloom, nữ nhân này xác thật không phải bình thường.

Bất quá, hắn cũng kiến thức đến trên danh lợi tràng nữ nhân, đối với danh lợi truy đuổi có bao nhiêu điên cuồng, tin chắc dù cho Orlando - Bloom hiện tại cố gắng theo đuổi nàng,, Miranda Kerr cũng sẽ không để ý tới Orlando - Bloom.

Matthew không có khinh thường Miranda Kerr ý tứ, từ trên trình độ nào đó nói, Miranda Kerr cùng hắn là một đường nhân, hai người đối với danh lợi đều có không chút nào che giấu theo đuổi dục vọng, chẳng qua hai người dùng thủ đoạn không giống nhau, hoặc là nói nữ tính ở phương diện này thường thường sẽ trả giá càng nhiều.

Tối hôm qua, Miranda Kerr nói qua một câu, trừ thân thể nàng không có mặt khác tiền vốn, hơn nữa từ Australia một nho nhỏ mặt bằng người mẫu bắt đầu, trừ thân thể bên ngoài, nàng cũng không cái gì hảo mất đi .

Này bề ngoài cười rộ lên bao giờ cũng là rất ngọt nữ nhân, có một cỗ đối với chính mình ngoan kình.

Cho nên, nàng dùng thân thể cùng đầu não chống đỡ lên chính mình dã tâm cùng tham dục, lấy cũng không phù hợp người mẫu giới truyền thống thẩm mỹ tướng mạo, một đường xông lên siêu mẫu vị trí.

Tựa như hắn là một ít Hollywood nam tinh thượng vị ảnh thu nhỏ tâm cơ nam như vậy, Miranda Kerr cũng là phần đông siêu mẫu thượng vị lịch trình trung rất phổ thông một đoạn.

Matthew kia chiếc màu đen Benz xe hơi từ ven đường chuyển lại đây, chạy lên đi khách sạn cửa chính thông đạo, Miranda Kerr gần nhất một tháng thường xuyên cùng Matthew pha trộn, liếc nhìn liền nhận ra biển số xe, nói,“Xe đến.”

“Ân.” Matthew gật đầu đứng lên, vươn ra một bàn tay nắm Miranda Kerr hướng đi khách sạn cửa chính, vừa đi vừa nói chuyện,“Ta cùng Marvel ảnh nghiệp Kevin Feige ước hảo hôm nay buổi sáng đi Hughes phi cơ hán studio quay chụp tuyên truyền chụp ảnh chung, không có cách nào khác đưa ngươi đi sân bay, ngươi ngồi xe của ta đi qua.”

Miranda Kerr kéo Matthew cánh tay ra khách sạn, gật đầu nói,“Ngươi tối hôm qua liền nói qua.”

Benz xe hơi vừa lúc lại đây, dừng ở hai người trước người, Matthew thay Miranda Kerr kéo ra cửa xe, nói,“Lên xe đi, thuận buồm xuôi gió.”

Miranda Kerr vừa mới chuẩn bị lên xe, lại quay người lại, nhìn Matthew nói,“Ta năm trước nói lời nói như cũ hữu hiệu, chỉ cần ngươi cần, tẫn có thể tới tìm ta.” Nàng cảm giác đối đãi Matthew nhất định phải giảng tín dụng, nói không chừng hậu tục còn có có thể sử dụng đến hắn địa phương,“Nếu chúng ta tại một tòa thành thị, ngươi chỉ cần đánh một điện thoại, ta liền sẽ qua đi.”

Matthew vươn tay, cũng không quản có cẩu tử chụp ảnh, cố ý từ Miranda Kerr hảo xem má lúm thượng phất qua, nói,“Khả nhi, ngươi là thông minh hảo nữ hài.”

Miranda Kerr hơi hơi sửng sốt, không quá minh bạch Matthew lời này ý tứ.

“Ta sẽ lại tìm ngươi, ta luyến tiếc như vậy bổng ngươi.” Matthew vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút,“Lên xe đi.”

Miranda Kerr lại một lần cười ra hai Viên Viên má lúm, quay người lại lên xe, hàng xuống cửa sổ xe đối Matthew phất phất tay,“Tái kiến.”

Matthew đối cửa sổ xe bên kia phất phất tay, thẳng đến Benz xe hơi chạy đi khách sạn cửa, lúc này mới đi bãi đỗ xe khai thượng tối hôm qua đến khi xe việt dã, chạy tới Hughes phi cơ xưởng chế tạo, Marvel đầu tư chế tác đệ nhất bộ siêu cấp anh hùng điện ảnh liền ở nơi này trù bị.

Hughes phi cơ xưởng chế tạo nguyên bản chúc do Iron Man nguyên hình nhân vật Howard - Hughes khởi đầu, sau này tại Los Angeles xưởng chế tạo dần dần không dùng, nguyên bản dùng cho chế tạo đại hình phi cơ cự đại cơ bằng, bị Hollywood các doanh nghiệp cải biến thành studio.

“Nơi này có được truyền thống studio không có cự đại không gian.”

Đi ở bận rộn đáp cảnh cơ bằng trung, Kevin Feige hướng Matthew làm giới thiệu,“Vừa lúc dùng đến dựng giam giữ Tony - Stark huyệt động.”

Matthew nhìn nhìn cách đó không xa dựng giàn giáo công nhân, nói,“Tiến độ rất nhanh a.”

Kevin Feige cũng nhìn về phía bên kia,“Phim sang năm kỳ nghỉ hè bắt đầu phát hành, lại không bám chặt liền muốn sửa lịch phát hành .”

“Tiểu Robert - Downey thế nào?” Matthew quan tâm hỏi,“Không có lại hít thuốc phiện đi?”

Kevin Feige lắc đầu,“Hẳn là không có, hắn tinh thần trạng thái rất tốt , hơn nữa gã này tính cách cùng Tony - Stark đặc biệt phối hợp.”

Matthew yên lòng, này hệ liệt đầu nhập vào nhiều như vậy tiền, đương nhiên không hi vọng nhìn thấy ngoài ý muốn phát sinh, tốt nhất tình huống chính là [ Iron Man ] như cũ giống từng như vậy mở ra toàn bộ Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh mở màn.

Hai người đứng ở chỗ này, hàn huyên hội [ Iron Man ] trù bị tiến độ, Kevin Feige đột nhiên hỏi nói,“Matthew, ngươi gần nhất tại cùng Warner Bros hợp tác, có nghe được qua Warner Bros trù bị DC siêu cấp anh hùng điện ảnh tin tức sao?”

“Có a.” Matthew ăn ngay nói thật,“Christopher - Nolan đang tại chụp Dark Knight, Zack Snyder cố ý DC kinh điển truyện tranh Watchmen.”

Hắn cười cười,“Warner Bros nhân còn tưởng khiến ta biểu diễn DC nhân vật......”

“Thật?” Kevin Feige ngắt lời hắn hỏi.

Matthew gật gật đầu,“Bọn họ hỏi qua ta đối Dark Knight trung tên hề có hay không hứng thú, ta cự tuyệt .”

Kevin Feige rõ ràng thở ra nhẹ nhõm một hơi,“Ngươi là Marvel trọng yếu nhất nhà đầu tư, như thế nào có thể đi tiếp DC mạn sửa đại phiến? Warner Bros cũng thành ý không đủ, đổi thành ta nhất định tìm ngươi biểu diễn Batman.”

Matthew cười cười, không có tiếp hắn mà nói.

Thực ra Marvel cùng DC quan hệ căn bản không có từ bên ngoài nhìn qua như vậy khẩn trương cùng kịch liệt, hai nhà công ty vừa cạnh tranh lại hợp tác, hơn nữa cạnh tranh cũng là hạn định tại một hợp lý trong phạm vi.

Phía trước, Matthew nghe Stan Lee giảng qua như vậy một sự kiện:

1960 niên đại một ngày nào đó, Marvel truyện tranh công ty lão bản Martin - Goodman từng tại sân gôn cùng DC công ty lão bản Jack - Leibovitz ngẫu ngộ, tán gẫu trung Leibovitz lộ ra DC vừa đẩy ra [ Mĩ quốc chính nghĩa liên minh ], bởi vì đem kì hạ được hoan nghênh nhất siêu nhân, Wonder Woman, Batman đẳng nhân vật tập hợp cùng một chỗ, tại độc giả trung quảng thụ khen ngợi.

Martin - Goodman nghe xong rất nhanh trở lại văn phòng, hướng hắn hạ đạt một đạo mệnh lệnh, sao chép này sáng ý, làm một chi Marvel chính mình siêu cấp anh hùng đội ngũ.

Vì thế, liền có sớm nhất phiên bản [ Avengers ] truyện tranh.

DC cùng Marvel sâu xa quá sâu, hai nhà công ty càng là cực ít làm ác tính cạnh tranh.

“Tương lai có cơ hội, ngươi vẫn là biểu diễn Marvel siêu cấp anh hùng.” Kevin Feige nhân cơ hội nói,“Chẳng sợ khách mời nhân vật cũng hảo.”

Như vậy ngôi sao, có thể hấp dẫn đến quá nhiều chú ý .

Matthew cười cười, vẫn là cùng phía trước như vậy, thuận miệng ứng phó nói,“Về sau lại nói đi.”

Cùng Kevin Feige, Matthew tại cự đại cơ bằng trung chuyển một vòng, sau đó đi đến một khối màn xanh phía trước, chuẩn bị quay chụp chủ yếu diễn chức nhân viên ảnh gia đình.

“Ngươi hảo, Matthew.”

Có người lại đây cùng hắn chào hỏi, Matthew quay đầu nhìn nhìn, phát hiện Tony - Stark, xác thực điểm đến nói, là tiểu Robert - Downey.

“Ngươi hảo, Downey.”

Matthew cùng hắn nắm tay, tiểu Robert - Downey tựa hồ có điểm kích động, nói,“Cám ơn ngươi đề cử ta, không có ngươi đề cử, ta lấy không được nhân vật này.”

“Không cần khách khí.” Matthew đề cử tiểu Robert - Downey là vì hắn mấy ngàn vạn dollar đầu tư,“Ngươi có như vậy năng lực.”

Tiểu Robert - Downey lại nói,“Về sau có cần ta địa phương, ngươi cứ việc mở miệng.”

Matthew biết tiểu Robert - Downey ý tứ hắn nợ một cái nhân tình, cười cười, nói,“Có cần mà nói, ta sẽ không khách khí.”

Bỗng nhiên, một trận gió thơm nhẹ nhàng lại đây, một mặc váy ngắn tóc vàng nữ nhân một bước tam diêu đi tới, nhìn thấy Matthew sau, bao nhiêu có điểm xấu hổ.

Gwyneth - Paltrow lập tức nghĩ tới lần đó cùng Jennifer - Aniston xung đột, ninh quá đi, trực tiếp đi đến bên kia.

Matthew cũng thấy được Gwyneth - Paltrow, bản thân cũng lười phản ứng nàng, vị này có tiếng không có công chúa mệnh lại cả người đều là công chúa bệnh, nếu không phải phía trước liền ký kết hợp đồng, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp khiến Kevin Feige đổi về Rachel - McAdams.

Bất quá, vì bảo hiểm khởi kiến, tốt nhất vẫn là nguyên bản nhóm người.

Lục tục đi đến chụp ảnh chung xử chụp ảnh nhân, rất nhiều đều là Matthew có điểm ấn tượng gương mặt, tỷ như đạo diễn Jon Favreau tiếp khách xuyến biểu diễn Happy, cái kia diễn sắt thép ái quốc giả hắc nhân hắn gọi không thượng danh tự, đóng vai Iron Monger Jeff - Bridges phía trước liền đánh qua giao tế......

Nhìn thấy này mấy, Matthew rất yên tâm, nhưng chụp ảnh chung sắp bắt đầu thời điểm, hắn thấy được một nữ lang tóc đỏ.

Scarlett Johansson như thế nào sẽ ở trong này? Còn muốn tham dự kịch tổ chủ sáng nhân viên tuyên truyền chụp ảnh chung?

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 557: Dầu Bôi Trơn

“Ngươi như thế nào sẽ ở trong này?”

Ngồi ở Scarlett Johansson hoá trang gian bên trong, Matthew nhìn về phía đang tại do nữ hoá trang sư thượng trang Scarlett Johansson,“Đừng nói cho ta chỉ là lâm thời lại đây khách mời.”

Nhìn thấy hoá trang sư bắt đầu xử lý Scarlett Johansson màu đỏ tóc quăn, hắn thực ra đã có phỏng đoán.

Scarlett Johansson cũng không quay đầu lại, nói,“Ngươi xem qua Marvel truyện tranh sao? Ta muốn tại đây bộ điện ảnh bên trong biểu diễn Natasha - Romanov đặc công.”

Matthew đương nhiên biết này là ai, nói,“Hắc Quả Phụ a.”

“Đúng vậy.” Scarlett Johansson thừa dịp hoá trang sư đi cầm này nọ, quay đầu nhìn Matthew liếc nhìn, nói,“Ngươi không phải người sản xuất sao? Không biết ta đến này kịch tổ ?”

Matthew một tay chống lên cằm, nói,“Ta này người sản xuất càng nhiều là trên danh nghĩa, rất ít quản kịch tổ cụ thể sự vụ, đoạn thời gian trước vẫn đang bận rộn mặt khác sự, không có chú ý bên này.”

Scarlett Johansson tiếp tục khiến hoá trang sư xử lý tóc,“Ta biết, ngươi cùng Van Diesel tranh đoạt [ Fast and Furious ] hệ liệt bản quyền, cái kia đầu trọc ta đã thấy vài lần, xác thật rất để người ghê tởm.”

Nghe nàng nói như vậy, Matthew phát hiện trong giới đại bộ phận nhân, đều không như thế nào thích Van Diesel cái kia đầu trọc.

“Ta không nghĩ tới.” Hắn lại đem oai điệu đề tài xả trở về,“Ngươi hiện tại sẽ ở này trong kịch tổ.”

Chẳng lẽ hắn nhớ lầm bất thành, Hắc Quả Phụ không phải từ [ Iron Man 2] bắt đầu xuất hiện ở Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh trung ? Vẫn là nói bởi vì hắn chen một chân, mang đến một ít cùng loại hồ điệp hiệu ứng bàn biến hóa?

Scarlett Johansson nghe nói như thế, có chút kỳ quái, hỏi,“Ta không thích hợp Hắc Quả Phụ nhân vật này?”

“Không phải.” Matthew đương nhiên không thể nói ra ý tứ chân chính, thuận miệng xả một câu,“Ngươi không phải văn nghệ nữ thần sao? Như thế nào chạy tới diễn như vậy điển hình thương nghiệp nhân vật?”

Scarlett Johansson làn điệu có chút quái dị,“Văn nghệ nữ thần? Văn nghệ nữ thần gọi lên đến dễ nghe, làm lên đến lại rất khó chịu.” Nàng nói thẳng,“Ngươi biết ta chụp độc lập phim văn nghệ kia vài năm chân thật tình cảnh sao? Ta đi đi trên thảm đỏ, liên thuê lễ phục, châu báu cùng ô tô tiền đều thấu không ra đến, cuối cùng không thể không đi ngân hàng vay tiền, muốn sinh hoạt hảo một điểm, tiền lại là vấn đề.”

Matthew cũng nghe nói qua, rất nhiều trà trộn độc lập giới điện ảnh lại có nhất định danh khí diễn viên, ngày thực ra cũng không dễ chịu.

“Nhìn như danh khí rất vang, được đến chỗ tốt lại rất hữu hạn.” Scarlett Johansson tựa hồ cũng có chút bất đắc dĩ,“Ai không muốn xa hoa sinh hoạt? Ai không muốn hào xe cùng cao nhất xa xỉ phẩm? Chụp hoàn [ Lost in Translation ], ta mới phát hiện không có nhất định vật chất cơ sở liền đi độc lập trong giới văn nghệ hỗn, dứt khoát chính là chà đạp chính mình, cho nên ta nhảy ra vỗ [ trốn thoát nhân bản đảo ].”

Hoá trang sư lúc này xử lý xong tóc, nàng đứng lên chuyển hướng Matthew bên này,“Kết quả ngươi cũng thấy được, ta chuyển hình chi tác thất bại, tiền đồ đều thiếu chút nữa xong đời, lần này tranh đoạt Hắc Quả Phụ, ta vì lấy đến nhân vật, chỉ cần 20 vạn dollar thù lao, một lần tính ký xuống ba bộ phiến ước, hi vọng ngươi đầu tư này bộ phim có thể thành công, thất bại mà nói......”

Scarlett Johansson đi đến Matthew bên này, đứng ở cự đại trước gương lớn,“Ta đến lúc đó liền chuyển đến của ngươi trang viên bên trong, lại không đi .”

Hoá trang sư cùng hai danh trợ lý lúc này cầm màu đen bó sát người chiến bào đi tới, Matthew cũng không kiêng dè bọn họ, trực tiếp đối Scarlett Johansson phát ra mời,“Không bằng ngươi chụp hoàn định trang áp phích, đêm nay liền theo ta trở về.”

“Nên đổi trang phục , Johnson tiểu thư.” Hoá trang sư lúc này nhắc nhở nói.

“Ân.” Scarlett Johansson lên tiếng.

Matthew rất tự giác, đứng lên nói,“Ta trước đi ra ngoài, cùng Kevin Feige trò chuyện một hồi.”

“Không cần.” Scarlett Johansson thoải mái cởi áo, biên thoát mặt khác quần áo, vừa nói,“Theo giúp ta tại đây nói chuyện phiếm đi, ta sớm liền bị ngươi xem quang, nhiều xem một lần không quan hệ.”

Matthew cũng không khác người, lại ngồi trở về, nghiêng đầu nhìn cởi quần áo Scarlett Johansson, nói,“Ngươi so phía trước béo , Sca.”

“Ta biết.” Scarlett Johansson cởi cuối cùng quần áo,“Ta đang tại tích cực kiện thân.”

Nàng tiếp nhận hoá trang sư đưa qua đặc chế nội y, hai danh nữ tính hoá trang trợ lý đi đến bên người nàng, một hướng Scarlett Johansson trên người phun chút cùng loại tinh dầu bàn chất lỏng, một cái khác thì lấy tay vẽ loạn đến nàng toàn thân các nơi, đặc biệt là Scarlett Johansson nhất phồng lên bộ ngực cùng cái mông.

Matthew lần đầu tiên gặp, rất ngạc nhiên,“Đây là muốn làm cái gì?”

Scarlett Johansson rút tay chỉ chỉ hoá trang sư đang tại sửa sang lại siêu cấp anh hùng bó sát người chiến bào, nói,“Thứ đó rất sát người, bình thường tình huống căn bản không xuyên được, muốn xuyên lên tất yếu trước đó mạt đặc chế dầu bôi trơn.”

“Trách không được từng cái siêu cấp anh hùng dáng người đều như vậy hảo.” Matthew cố ý nhìn nhìn Hắc Quả Phụ màu đen bó sát người chiến bào, hỏi,“Mặt khác siêu cấp anh hùng cũng như vậy sao?”

Scarlett Johansson lắc đầu,“Ta không biết” Nàng hỏi bên cạnh hoá trang sư,“Claudia, là như thế này sao?”

Claudia là Hollywood tư thâm nữ hoá trang sư, trực tiếp hồi đáp,“Trên cơ bản xuyên bộ đồ bó sát người siêu cấp anh hùng diễn viên, đều là dùng phương thức này xuyên lên bên người chiến bào, Superman và Batman đều như vậy, dầu bôi trơn không chỉ có lợi cho xuyên lên chiến bào, còn có thể hoạt động khi bảo hộ làn da.”

Matthew hỏi toàn thân phiếm bóng loáng Scarlett Johansson,“Cảm giác thế nào?”

“Giống rơi vào mỡ bò bên trong chuột.” Scarlett Johansson tựa hồ rất thống khổ,“Đầy mỡ nị khó chịu chết.”

Càng khó chịu còn tại mặt sau, cứ việc trên thân thể đồ mãn dầu bôi trơn, xuyên màu đen bên người chiến bào thời điểm, vẫn là phi thường khó khăn, hai danh hoá trang trợ lý thêm một danh hoá trang sư cùng nhau động thủ, phí sức chín trâu hai hổ, mới đưa quần áo bộ tại Scarlett Johansson trên người.

Hoá trang sư cẩn thận đem lộ tại quần áo bên ngoài dầu bôi trơn bang Scarlett Johansson lau, nhưng bên trong quần áo bộ phận, chỉ có thể cùng da thịt tiếp tục thân mật tiếp xúc .

Loại cảm giác này một điểm đều không dễ chịu, quá mức bó sát người thiết kế, khiến Scarlett Johansson hô hấp đều có điểm khó khăn.

“Mặc bộ đồ bó sát người tác chiến nhân.” Scarlett Johansson đối Matthew đại kể khổ,“Nhất định đều là ngu ngốc cùng ngu xuẩn.”

Matthew nhún nhún vai, sung sướng khi người gặp họa,“Ta không tiếp siêu cấp anh hùng nhân vật quyết định rất chính xác !”

Scarlett Johansson thích ứng chừng mười phút, rốt cuộc cảm giác dễ chịu một điểm, lúc này mới cùng Matthew cùng nhau rời đi hoá trang gian, đi màn xanh vòng quanh một loại nhỏ studio bên trong, quay chụp Hắc Quả Phụ này một nhân vật định trang áp phích.

Matthew tại trong studio thấy được Kevin Feige, đi qua hỏi,“Này một bộ liền xuất hiện Hắc Quả Phụ ?”

“Ngươi không biết?” Kevin Feige đầy mặt ngạc nhiên, nói,“Kịch bản ta tháng trước liền phát đến ngươi hòm thư bên trong .”

“Ta đã lâu không nhìn hòm thư, xem nhẹ .” Matthew ngượng ngùng cười cười.

Kevin Feige dứt khoát nói đơn giản nói,“Natasha - Romanov đặc công sẽ lấy S.H.I.E.L.D. gián điệp tình thế, xuất hiện ở Tony - Stark bên cạnh, cuối cùng quyết chiến trung, Tony - Stark phụ trách đối phó Iron Monger, Natasha - Romanov đi xử lý Iron Monger thủ hạ lính đánh thuê.”

Matthew gật gật đầu, không có nói thêm cái gì, Marvel những người này, đối Marvel vũ trụ lý giải, xa so với hắn hơn rất nhiều. Hắn đối Marvel kia điểm nhận tri, vỏn vẹn đến từ từng xem qua Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh, truyện tranh xa so điện ảnh muốn phức tạp.

Hắn cũng không lo lắng Marvel tại đây bộ phim mặt trên không tận lực, Marvel so với hắn càng thua không nổi, nếu [ Iron Man ] box office thất bại, hắn cũng chính là tổn thất một bút to tiền, Marvel sẽ có phá sản nguy hiểm, hơn nữa mười mấy năm nội rất khó lại đặt chân điện ảnh chế tác.

Nói vậy, địch bảo bảo chỉ sợ cũng rất khó đối Marvel truyện tranh cảm thấy hứng thú.

Marvel siêu cấp anh hùng hệ liệt điện ảnh sở hữu huy hoàng, thực ra đều nguyên từ [ Iron Man ] xây dựng một phi thường thành công bắt đầu.

Đáng tiếc,DC bên kia còn tại chuyên chú vào Dark Knight, đối với Zack Snyder muốn cải biên Watchmen cũng đầu chú cự đại nhiệt tình, lại tạm thời không có mưu đồ chính nghĩa liên minh kế hoạch.

Nếu Marvel Avengers cùng DC chính nghĩa liên minh có thể khởi đầu đồng tiến, cuối cùng đến một hồi Avengers đại chiến chính nghĩa liên minh, có lẽ sẽ rất có xem điểm đi?

Nhưng Matthew sẽ không ngốc đến đi nhắc nhở Warner Bros, hắn mấy ngàn vạn dollar tài chính đã ném vào Marvel bên này, tương lai nhiều bộ điện ảnh đều có đầu tư quyền, mông tạm thời khẳng định muốn cùng Marvel ngồi ở cùng nhau, tại siêu cấp anh hùng điện ảnh còn chưa triệt để bá bình phía trước, một cái khác cường lực người cạnh tranh xuất hiện, cũng không phải hảo sự.

Christopher - Nolan sắp dùng Dark Knight đắp nặn DC siêu cấp anh hùng điện ảnh vĩ đại nhất huy hoàng thời khắc, nhưng hắn cũng sẽ đem toàn bộ DC hệ liệt mang vào một điều tràn ngập hắc ám ngõ nhỏ bên trong.

Này ngõ nhỏ dùng lực đi về phía trước, nói không chừng cũng có thể tranh ra một con đường đến, vấn đề là tựa như David - Heimann cùng Akiva - Goldsman trước sau nói qua như vậy, Warner Bros cao tầng hướng đến có lung tung thò tay trực tiếp can thiệp phim truyền thống.

Cấp đạo diễn cùng người sản xuất quá lớn quyền lực khẳng định không phải chuyện tốt, nhưng lung tung thò tay can thiệp sáng tác tuyệt đối là kiện chuyện xấu.

Matthew vẫn chờ đến Scarlett Johansson chụp hoàn định trang áp phích, lại cùng Kevin Feige cùng sở hữu thượng trang diễn viên quay chụp mang trang ảnh gia đình áp phích, lúc này mới kéo Scarlett Johansson cùng nhau ly khai Hughes phi cơ xưởng chế tạo.

Hai người đều là người trưởng thành, phía trước làm qua không chỉ một lần, nếu ai đều vui, tự nhiên mà vậy liền chuẩn bị cùng nhau qua đêm.

Bất quá trở lại Horner trang viên, Scarlett Johansson ném Matthew mặc kệ, một mình một người chui vào trong phòng tắm, Matthew ở bên ngoài đợi hơn nửa giờ đều không thấy nàng đi ra, cuối cùng trực tiếp xông vào phòng tắm, Scarlett Johansson còn tại lần lượt cọ rửa thân thể, phảng phất bôi lên dầu bôi trơn vĩnh viễn đều tẩy không sạch sẽ như vậy.

Cuối cùng, đổi thành Matthew giúp Scarlett Johansson lên lên xuống xuống, trong trong ngoài ngoài rửa sạch sẽ.

Không thể không nói, lúc tuổi trẻ Hắc Quả Phụ, trừ chân hơi chút đoản điểm, mặt khác phương diện đều tương đương không sai, đáng tiếc Scarlett Johansson chỉ tại Los Angeles đợi ba ngày, liền quay trở về New York.

Matthew cũng kết thúc này đoạn tiêu dao tự tại sinh hoạt, theo Guillermo - Del - Toro xuất viện, I Am Legend kịch tổ một lần nữa tập kết quay chụp.

[ xem qua một thiên Marvel phỏng vấn, vài vị diễn viên chính đều nói chán ghét nhất sự là xuyên bó sát người chiến bào mạt dầu bôi trơn.]

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 558: Tiếp Địa Khí

Tân niên hảo ! tân niên hảo ! chúc mừng mọi người tân niên hảo ! mong ước các vị thư hữu tân niên phát đại tài !

Warner nhà sản xuất studio bên trong, một mảnh bị bố trí thành phòng thực nghiệm trên sân, I Am Legend kịch tổ tại khẩn cấp quay chụp, đạo diễn Guillermo - Del - Toro tựa hồ hoàn toàn từ thương bệnh trong hồi phục, ổn ngồi ở đạo diễn máy theo dõi mặt sau, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm máy quay phim đồng bộ truyền tới được quay chụp màn ảnh.

Matthew thân xuyên blouse trắng, mang một bộ thực nghiệm dùng ánh mắt, mở ra trước mặt y dụng tủ lạnh, lấy ra thịnh phóng vaccin phòng bệnh khay, cẩn thận dè chừng bưng đi đến có chút giống giường bệnh bàn thực nghiệm trước đài.

Trên đài thực nghiệm, một tỉ mỉ hoá trang qua nữ tính diễn viên nằm ở chỗ đó, chẳng những tóc thế được tinh quang, liên trên người đều không biết dùng cái gì vẽ loạn thành quỷ dị màu xám trắng, nhìn không ra tướng mạo sẵn có.

Buông xuống khay, Matthew cẩn thận xem kỹ này rõ ràng là nữ tính dạ ma, sau đó đè thấp giọng, biên tiến hành thí nghiệm biên độc thoại.

“Thực nghiệm đối tượng là nữ tính, mười tám tuổi đến hai mươi tuổi ở giữa, cần thuốc an thần liều lượng ước chừng là người bình thường sáu lần.” Cái kia nữ diễn viên tương đương hiểu được phối hợp, hô hấp phi thường cấp bách, ngực nhanh chóng phập phồng,“Nhiệt độ cơ thể hoa thị 106 độ, tim đập mỗi phút 200 dưới, hô hấp cấp bách.”

Matthew ngược lại nhìn về phía y dụng máy theo dõi, sau lưng màn ảnh phảng phất hắn ánh mắt như vậy, cũng chuyển hướng máy theo dõi,“Huyết dưỡng hàm lượng ước người bình thường gấp ba.”

Hắn móc ra đèn pin, nhìn nhìn nữ diễn viên ánh mắt,“Đồng tử hoàn toàn khuếch trương, đối quang vô phản ứng.”

Nói tới đây, Matthew thu hồi đèn pin, đột nhiên nghiêng đầu, sau đó xoay người lại xem nữ tính dạ ma bả vai, hết sức chăm chú nhìn, tựa hồ phát hiện cái gì rất có thể hấp dẫn hắn thứ như vậy.

Đạo diễn trên máy theo dõi, Guillermo - Del - Toro thấy được Matthew ngón tay phất qua nữ tính dạ ma trên vai hồ điệp ấn ký, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, gián đoạn quay chụp lâu như vậy, Matthew trạng thái như cũ phi thường tốt, hôm nay buổi sáng ngắn ngủi điều chỉnh qua đi, buổi chiều tìm trở về nhân vật cảm giác.

“Nếu Matthew như vậy diễn viên cũng có thể bị đề danh Mâm Xôi Vàng kém cỏi nhất nam chính, Hollywood có 80% diễn viên kỹ xảo biểu diễn đều không đủ tư cách.” Guillermo - Del - Toro cảm giác Mâm Xôi Vàng bên kia hoàn toàn chính là tại làm bừa, đương nhiên bên kia cũng đích xác là tại làm bừa.

Thực ra ngẫm lại cũng không khó minh bạch, Matthew diễn viên chính điện ảnh phòng vé cao, lực ảnh hưởng đại, ích lợi hảo, cố tình lại không điểu cái gọi là tĩnh hạ tâm đến nghiên cứu kỹ xảo biểu diễn kia truyền thống một bộ, nhân hồng thị phi liền nhiều, liền dễ dàng đưa tới hâm mộ ghen tị hận.

Vì thế, có vài nhân, tại box office cùng thương nghiệp bên trên căn bản không thể áp chế hắn, dứt khoát liền lộng Mâm Xôi Vàng đến ghê tởm hắn.

Bất quá từ hai người tiếp xúc trung, Guillermo - Del - Toro không khó phát hiện, Matthew tâm tính phi thường tốt, hoàn toàn không để ý giải thưởng, bao gồm Mâm Xôi Vàng cùng Oscar, có vẻ đặc biệt tiêu sái.

Một minh tinh diễn viên, có người nhất tâm muốn tìm điểm đen, luôn luôn liền không có tìm không thấy này vừa nói, cho dù là Hollywood trong giới mẫu mực Tom - Hanks đều không ngoại lệ.

Cho nên, Guillermo - Del - Toro cho rằng diễn viên tâm tính trọng yếu phi thường, như vậy mới có thể tại một mảnh chửi rủa hoặc là ca tụng trung bảo trì sơ tâm, mà không mê thất bản thân.

Hắn phía trước cùng Matthew nói qua sơ tâm, cứ việc không biết Matthew sơ tâm là cái gì, nhưng từ Matthew lời nói cử chỉ trung, có thể nhìn ra đến Matthew thủy chung không quên sơ tâm.

“Làn da tại tử ngoại tuyến dưới có cường liệt phản ứng.” Trường quay trung Matthew còn tại biên diễn biên độc thoại,“Bệnh trạng cùng hàng mẫu chứng thực...... Thực nghiệm thể đã bị KV virus chiều sâu lây nhiễm.”

Tiếp, hắn mở ra ống châm cùng vaccin phòng bệnh,“Vaccin phòng bệnh thí nghiệm,GA-391 hào huyết thanh thứ sáu hào hoá chất, hiện tại bắt đầu nhân thể thực nghiệm.”

Rất nhanh, tại máy ghi hình nhìn chăm chú dưới, thực nghiệm lấy thất bại kết thúc, đẳng Matthew đem nữ tính dạ ma đẩy vào phòng thực nghiệm cách ly gian trung, Guillermo - Del - Toro tuyên cáo này màn ảnh dài quay chụp kết thúc.

“Nghỉ ngơi nửa giờ !” Guillermo - Del - Toro la lớn.

Ngắn ngủi vài phút màn ảnh dài quay chụp, vô luận là diễn viên, vẫn là kịch tổ phía sau màn công tác nhân viên, đều hao phí đại lượng tinh lực.

Matthew đi ra trường quay, phun ra một ngụm trưởng khí, tiếp nhận Bella - Anderson truyền đạt chén nước uống một ngụm, cởi blouse trắng giao cho chào đón cùng trang sư, lười biếng duỗi eo, bao nhiêu cũng có một điểm mệt, hôm nay quay chụp đều là hắn màn ảnh, này bộ phim đến hiện tại mới thôi, cơ hồ đều là hắn kịch một vai.

Như vậy vai diễn, cần hắn càng thêm tập trung tinh lực, cũng cần hợp thời bùng nổ, thậm chí có đôi khi còn cần siêu trình độ phát huy.

Động tác hí màn ảnh dài, Matthew luôn luôn đều không sợ đầu, nhưng như vậy độc thoại vai diễn màn ảnh dài, có thể một lần tính hoàn thành, đối với hắn đến nói phi thường khó được.

Uống chút nước, trở lại nơi nghỉ ngơi ngồi một hồi, vừa lúc đạo diễn Guillermo - Del - Toro cũng đi tới, Matthew dứt khoát đi qua tìm hắn hàn huyên hội.

“Mệt mỏi?” Matthew hỏi.

“Không có việc gì.” Guillermo - Del - Toro lắc đầu,“Ta đã khôi phục .”

Hắn quay đầu nhìn về phía Matthew,“Vừa phát huy rất không sai, màn ảnh dài quay chụp đối với diễn viên yêu cầu rất cao, một chút tiểu sai lầm liền muốn một lần nữa quay chụp.”

Matthew luôn luôn rất biết làm người,“Chủ yếu là ngươi buổi sáng điều hành làm hảo, khiến ta đúng lúc tìm về nhân vật cảm giác.” Hắn lại đây tìm Guillermo - Del - Toro là có sự muốn thỉnh giáo, ngược lại hỏi,“Giống chúng ta loại này phim, thành lập tại hiện thực trên thế giới thương nghiệp đại tác, ngươi cảm giác chế tác phương diện trọng yếu nhất là cái gì?”

“Có rất nhiều.” Guillermo - Del - Toro không quá minh bạch Matthew ý tứ, vẫn là nói,“Diễn viên, đạo diễn, phối nhạc, cắt nối biên tập đều rất trọng yếu...... Ách, kịch bản cũng có thể tính tương đối trọng yếu một hạng.”

Matthew là vì [ Fast and Furious ] hệ liệt mới có như vậy vừa hỏi, Guillermo - Del - Toro trả lời cùng hắn muốn hỏi hoàn toàn không phải một hồi sự.

“Guillermo, ngươi khả năng nghe nói , ta cùng nhân liên hợp mua xuống [ Fast and Furious ] hệ liệt bản quyền, chuẩn bị đầu tư tiếp tục quay chụp.” Matthew dứt khoát không lại vòng quanh, trực tiếp hỏi,“Ta sẽ là phim người sản xuất, ta muốn hỏi là, từ một đạo diễn góc độ xem, loại này phim bom tấn cần chú ý cái gì?”

“Nguyên lai là như vậy.” Guillermo - Del - Toro bừng tỉnh đại ngộ, tự hỏi một hồi lâu, mới nói,“Matthew, mỗi một bộ phim tình huống đều không giống nhau, ta chỉ có thể kết hợp I Am Legend này bộ phim, nói chút của ta cái nhìn, có thể hay không đến giúp ngươi, ta không thể cam đoan.”

Matthew là sản xuất nghề chân chân chính chính tân thủ, lập tức nói,“Cứ việc nói.”

Guillermo - Del - Toro châm chước có nửa phút, mới chậm rãi nói,“Ta tiếp được I Am Legend đạo diễn, hơn nữa thuyết phục Akiva - Goldsman tuân theo của ta ý nghĩ quay chụp, khiến này bộ thương nghiệp đại chế tác đem khoa học viễn tưởng trung hư cấu thành phần cùng chân thật thế giới lẫn nhau liên hệ cùng một chỗ, do đó sử chỉnh bộ phim giàu có giải trí giá trị cùng thẩm mỹ ý nhị.”

Hắn tạm dừng một hồi, còn nói thêm,“Như vậy không thoát ly hiện thực thế giới thương nghiệp phim, hư cấu cùng chân thật quan hệ nhất định phải xử lý tốt.”

Matthew nghe được phi thường nghiêm túc, dù cho Guillermo - Del - Toro nói là I Am Legend, hắn cũng hi vọng có thể từ Guillermo - Del - Toro trong lời, được đến một ít đối [ Fast and Furious ] hệ liệt hữu dụng gì đó.

[ Fast and Furious ] hệ liệt chính là hắn chân chính đặt chân sản xuất nghề, lần đầu tiên có được một bộ phim quyền sinh sát trong tay đại quyền, loại này quyền lực nhìn như rất lớn, sử dụng đến lại muốn chia làm cẩn thận.

Guillermo - Del - Toro còn nói thêm,“Ta thủy chung cho rằng, phim bom tấn thành công không thể vỏn vẹn dựa vào đại chế tác phô trương cùng đặc hiệu chế tác đồ sộ mà thành công, càng muốn đem hư cấu cùng chân thật thành phần xử lý thích đáng.”

Hắn nhìn thấy Matthew đang tự hỏi, dần dần thả chậm ngữ tốc,“Matthew, một bộ điện ảnh sáng tác tuyệt không phải chuyện dễ, nhất là đại chế tác thương nghiệp điện ảnh, nó so chế tác một bộ độc lập nghệ thuật điện ảnh phức tạp khó khăn gấp mười lần, ngươi cần khai quật phim trung có thể dẫn phát người xem cộng minh chỗ rất nhỏ, cũng hiện ra tại màn ảnh bên trên.”

Matthew chậm rãi gật đầu, Guillermo - Del - Toro nói thực có đạo lý.

Nếu mở đầu, Guillermo - Del - Toro dứt khoát nhiều lời vài câu,“Liền lấy I Am Legend đến nói, ta cùng Akiva - Goldsman đối với nó cấu tứ cùng chế tác quá trình cũng đồng dạng là như thế, không hề nghi ngờ, phim trung cần phải có đại lượng hư cấu thành phần thể hiện, nhưng mà này mấy hư cấu thành phần xây dựng nhiều là phát ra từ hiện thực sinh hoạt bên trong linh cảm. Cùng tiểu thuyết như vậy, điện ảnh đồng dạng là phát ra từ hiện thực mà cao hơn hiện thực, tại hư cấu thủ pháp lợi dụng trung, cũng không thể thoát ly hiện thực.”

Hắn dứt khoát nêu ví dụ nói,“Liền lấy ngươi đóng vai nam chính đến nói, phim triển lãm thực ra chính là Robert - Neville sinh hoạt, dài đến bốn năm sinh mệnh chiều ngang, nhân vật chính vẫn đều ở trong cô độc kiên trì chiến đấu, duy nhất làm bạn hắn cũng chỉ có hắn yêu khuyển. Này có thể để người cảm thấy một loại chân thật sinh hoạt khí tức, điện ảnh tựa hồ triển lãm chính là một người bốn năm sinh hoạt là như thế nào vượt qua , mà này nhân đồng thời cũng có rất nhiều cố sự cùng sinh hoạt đoạn ngắn. Như thế, khiến cho phim tại liên hệ sinh hoạt trên trụ cột, lại có thể có hấp dẫn người xem tình tiết khắc họa.”

Nghe đến đó, Matthew nhíu mày tự hỏi, Guillermo - Del - Toro mà nói khiến hắn nghĩ đến chút gì, trong lúc nhất thời lại bắt không được, nào đó ý niệm bao giờ cũng là ở trong đầu thiểm đến thiểm đi theo hắn chơi trốn tìm.

Guillermo - Del - Toro có chừng có mực, chung quy thương nghiệp điện ảnh có tương thông chỗ, cũng có chỗ bất đồng.

Matthew dần dần nắm chắc đến trong đầu ý niệm, Guillermo - Del - Toro vừa theo như lời này mấy, hoàn toàn có thể tổng kết trở thành một điểm, dùng từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia khi lời đến nói, đó chính là -- tiếp địa khí !

Giống [ Fast and Furious ] như vậy thành lập tại hiện thực thế giới trên trụ cột thương nghiệp điện ảnh, muốn tiếp khí !

Loại này điện ảnh không cần cao lớn thượng hiện ra phương thức, nhân vật nhân vật đều là từng trà trộn tầng dưới chót xã hội tiểu nhân vật, có thể khiến ngồi ở màn ảnh phía trước đại bộ phận phổ thông người xem, từ bọn họ trên người tìm đến một ít cùng chính mình chỗ tương tự......

Điện ảnh đám nhân vật chính, phảng phất chính là ngươi, ta, hắn, như là bọn họ khai thượng đại mã lực ô tô ở trong điện ảnh tập hợp, sinh hoạt trung giống cực phổ thông người xem hoặc là phổ thông người xem tưởng tượng bộ dáng, đi làm khán giả hi vọng xa vời lại làm không được sự tình.

“Cám ơn ngươi, Guillermo.”

Matthew vừa nói xong câu này, bỗng nhiên lại nhớ đến một tại Bắc Mĩ loại này xã hội kết cấu có thể tiếp địa khí hảo biện pháp.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 559: Mệnh Đề Viết Văn

Tương lai đua xe thiên đoàn, tất yếu phải tiếp địa khí, mà tại Bắc Mĩ như vậy một đa nguyên hóa xã hội bên trong, tiếp địa khí hảo phương thức là khiến đại bộ phận số ít tộc duệ đều có thể từ giữa tìm đến chính mình đại biểu, đổi một câu đến nói, cũng chính là khiến đua xe thiên đoàn các thành viên, do nhiều tộc duệ cấu thành.

Người da trắng, Latin duệ, Phi Châu duệ, châu Á đợi đã (vân vân), này mấy đều có thể tại đua xe thiên đoàn trung xuất hiện.

Matthew lập tức nghĩ tới Thái Bình Dương bờ bên kia thị trường, tương lai đặc biệt mua loại hình này phim trướng, có lẽ có thể trước tiên bố cục, từ thái bình bờ bên kia nam tinh trong tìm kiếm một thích hợp nhân tuyển, gia nhập đến đua xe thiên đoàn bên trong.

Tương lai điện ảnh bên trong có thể hay không đi thiên bình dương bờ bên kia đua xe? Tự hỏi một phen sau, Matthew liền buông tay , ở bên kia thành thị trung lái xe chạy như điên, cuối cùng an toàn rời đi, có thể qua thẩm mới là lạ đâu.

Theo sau, Matthew đem Bella - Anderson kêu lại đây, khiến nàng ghi nhớ vừa ý tưởng, hơn nữa phản hồi đến David - Ellison bên kia, để tránh qua đi quên.

Ngày hôm sau, hắn cùng David - Ellison cùng với râu quai nón Jack cùng nhau ăn tối cơm, câu thông phần mình ý tưởng.

Matthew này mấy chủ ý, chiếm được râu quai nón Jack cường lực duy trì, hôm nay toàn mĩ xã hội tình thế liền thả ở trong này, tất nhiên muốn đi chủ động thích ứng.

Mấy tin tức này rất nhanh khuếch tán đến [ Fast and Furious ] hệ liệt tiền kỳ lên kế hoạch đoàn đội bên trong, có vài nhân nhanh chóng đề cử phần mình nhân vật, xuất phát từ đối Matthew không ngừng thành công tin tưởng, phương diện này sự vụ, David - Ellison cơ hồ toàn bộ khiến Matthew đến làm quyết định.

Toàn bộ phim kịch bản còn không có khai viết, liền bị phủ định lần nữa đến, cùng Hollywood chưa bao giờ sẽ cho biên kịch rất lớn sáng tác tự do như vậy,[ Fast and Furious ] kịch bản biến thành một lần tiêu chuẩn mệnh đề viết văn.

Kịch bản chủ đề tổng hợp phía trước Matthew nói những lời này, dĩ nhiên xác định xuống dưới, sau đó trước xác định chủ yếu nhân vật, cùng với chủ yếu nhân vật ở giữa quan hệ, lại căn cứ nhân vật đi lấp sung cố sự.

Đây là điển hình Hollywood thức lưu thủy tuyến thao tác hình thức.

Matthew cùng David - Ellison mong muốn đầu tư tại một ức dollar trên đây, khẳng định muốn đi qua hướng thành công hình thức, nếu kịch tổ có người đề nghị làm cách mạng tính sang tân, Matthew thứ nhất liền đem hắn đá ra kịch tổ.

Nhân vật phương diện, Paul - Walker cùng Jordana - Brewster tất nhiên trở về, Matthew sẽ xuất diễn phân lượng nặng nhất nhân vật chi nhất.

Về phần số ít tộc duệ nhân vật, Paul - Walker đề cử đệ nhị bộ Tyrese - Gibson làm Phi Châu duệ hậu tuyển, biên kịch Gary - Scott - Thomas đề nghị khiến hàn trở về làm châu Á nhân vật nhân tuyển, nhưng Matthew lấy hàn nhân vật tử vong vi do trực tiếp cự tuyệt , tính toán tìm người đi chọn lựa một Hoa kiều diễn viên hoặc là trực tiếp từ Thái Bình Dương bờ bên kia tìm ngạnh hán hình diễn viên.

Mặt khác, còn cần Latin duệ, trải qua David - Ellison nhắc nhở, Matthew phát hiện chính mình xem nhẹ Hollywood cường đại nhất một cỗ thế lực -- Do Thái duệ.

Nếu là nhiều tộc duệ đua xe thiên đoàn, một Do Thái duệ nhân vật cũng là tất yếu .

Đương nhiên, này mấy nhân vật không hẳn sẽ ở thứ bốn bộ trung xuất hiện, nếu thứ bốn bộ thành công mà nói, bọn họ sẽ lục tục tại tân ba bộ khúc tục tập trung lộ diện.

I Am Legend quay chụp như cũ tại tiếp tục, kịch tổ toàn bộ hai tháng phân đều sẽ tại Warner nhà sản xuất studio trung quay chụp, sau đó ba tháng phân chuyển chiến đều New York, quay chụp cuối cùng Washington quảng trường cùng New York Đông Hà bờ sông cảnh quay bên ngoài.

Từ năm trước quay chụp bắt đầu, cái kia gọi Carl chó chăn cừu Đức liền từ kịch tổ tiêu thất, bởi vì cái kia cẩu đối Matthew địch ý rõ ràng, sở hữu cùng Sam có liên quan màn ảnh, kịch tổ đều sẽ tại hậu kì chế tác trung lấy CGI phương thức sinh thành đặc hiệu, này đối hôm nay Hollywood điện ảnh kỹ thuật đến nói không có quá lớn độ khó.

“Matthew ! bi thương ! phẫn nộ !”

Bố trí thành phòng thực nghiệm trường quay trong, Guillermo - Del - Toro kêu đình quay chụp, lớn tiếng đối Matthew nói,“Ngươi duy nhất đồng bạn chết, ngươi không nên như vậy bình tĩnh !”

Hắn đề cao thanh âm,“Chúng ta lại đến một lần.”

Kịch tổ chuẩn bị kịch bản giai đoạn, Matthew từng đề nghị, không muốn khiến nam chính Robert - Neville giết Sam, để tránh đưa tới không cần thiết phiền toái, nhưng trải qua kịch tổ cùng Warner Bros thực địa điều tra, hắn có chút quá mức mẫn cảm , tuyệt đại bộ phận tương quan tổ chức nhân đối với này ý kiến cũng không lớn.

Đạo diễn Guillermo - Del - Toro cho rằng Sam cái chết, có thể khiến phim cố sự càng có sức dãn, cuối cùng kịch tổ vẫn là lựa chọn khiến Robert - Neville tự tay giết Sam.

Matthew không nói gì, chỉ là gật gật đầu, này màn ảnh đã NG bốn lần , hắn tình cảm biểu đạt vẫn khuyết thiếu cường độ.

Này mấy thực ra đều là hắn tự thân nguyên nhân, đạo diễn Guillermo - Del - Toro cho hắn mười lăm phút điều chỉnh tâm tính, Matthew hôm nay cũng là một lão diễn viên , im lặng đợi một hồi, chậm rãi phóng không đại não, tâm tính dần dần vững vàng.

Mười lăm phút sau, theo đạo diễn Guillermo - Del - Toro ra lệnh một tiếng, quay chụp một lần nữa bắt đầu.

Matthew hai tay run rẩy, ôm lấy kia chỉ mô hình cẩu, dựa thực nghiệm đài, chậm rãi ngồi dưới đất, trên mặt không chỉ là bi thương, còn có sợ hãi, phảng phất sợ hãi mất đi cuối cùng thân nhân như vậy.

Hắn ôm chặt mô hình cẩu, tựa hồ muốn dùng chính mình nhiệt độ cơ thể đi ấm áp Sam dần dần biến lãnh thân thể.

Một bàn tay lớn run rẩy từ mô hình cẩu trên đầu vuốt ve mà qua, hắn phun ra khẩu lời nói đều đang rung động,“Đừng lo lắng, cái gì cũng đừng lo lắng.”

Giờ khắc này, trong thanh âm cái loại này sợ hãi mất đi thân nhân lo lắng dị thường rõ ràng,“Hết thảy đều sẽ hảo lên, không có việc gì ......” Thanh âm dần dần có nghẹn ngào,“Đừng lo lắng......”

Hắn vươn ra vuốt ve tay kia, bàn tay dính đầy lông chó.

Matthew không lại nghẹn ngào lầm bầm lầu bầu, ngữ điệu không rõ hừ lên một thủ tiểu khúc, trước sau gỡ ra mô hình cẩu ánh mắt cùng miệng, phân biệt nhìn nhìn đồng tử cùng răng nanh, hô hấp nháy mắt trở nên cấp bách lên, bởi vì lo lắng nhất tối sợ hãi sự tình vẫn là phát sinh.

Guillermo - Del - Toro không có xem đạo diễn máy theo dõi, liền đứng ở chủ máy quay phim mặt sau, nhìn chằm chằm Matthew bên kia, hắn nhìn thấy Matthew trừng lớn ánh mắt, mặt bộ biểu tình phi thường thống khổ, lập tức đối nhiếp ảnh sư nói,“Quay chụp Matthew mặt bộ đặc tả, màn ảnh không cần dừng ở trên thân chó.”

Nhiếp ảnh sư hai lời không có, lập tức làm theo.

Matthew gắt gao mím miệng, mặt bộ biểu tình dữ tợn mà lại đau khổ, cánh tay dùng lực siết chặt mô hình cẩu cổ, hắn lực lượng phi thường lớn, đạo cụ cẩu nhựa cây cốt cách thậm chí vang lên vỡ tan thanh âm......

Rốt cuộc, hắn ngừng lại, buông ra trong tay đạo cụ cẩu, hai hàng nước mắt theo má vô thanh trượt xuống.

“Hảo ! qua !” Guillermo - Del - Toro tiếng hô trung có chứa một tia mạc danh hưng phấn, đối với Matthew bên kia lớn tiếng nói,“Làm tốt lắm, Matthew ! đây là lần vĩ đại biểu diễn !”

Matthew từ mặt đất đứng lên, đối Guillermo - Del - Toro bên kia nhếch lên một căn ngón cái, không có mở miệng nói chuyện, tự mình hướng đi nghỉ ngơi khu.

Đứng lên thời điểm, hắn liền khôi phục bình thường, không có xuất hiện cùng loại hãm sâu bi thương không thể tự thoát ra được tình huống.

“Dựa theo nghiệp nội tiêu chuẩn cân nhắc......” Matthew ngồi ở trên ghế, rất có điểm tự giễu,“Của ta kỹ xảo biểu diễn phỏng chừng lại vẫn bất nhập lưu.”

Bella - Anderson lúc này đi tới nói,“Theron tiểu thư lại đây tham ban .”

“Sally?” Matthew lập tức hỏi,“Nàng người đâu?”

“Nàng cùng người đại diện đi người sản xuất Akiva - Goldsman văn phòng.” Bella - Anderson chỉ chỉ studio góc trung lâm thời văn phòng,“Ta cùng Theron tiểu thư chào hỏi , nàng nói cùng Akiva - Goldsman đàm hoàn liền tới đây tìm ngươi.”

Matthew gật gật đầu,“Ta biết.”

Nghỉ ngơi không đến mười phút, hắn lại tiến vào trường quay, tiếp tục quay chụp hôm nay còn thừa màn ảnh, kịch tổ rất nhanh đem quay chụp nơi sân chuyển dời đến âm tượng chế phẩm điếm trường quay trung, có lẽ là khó khăn nhất một màn diễn quay chụp hoàn tất, còn thừa màn ảnh quay chụp phi thường thuận lợi, không đến buổi chiều 4h, đạo diễn Guillermo - Del - Toro liền tuyên bố kết thúc công việc.

Charlize - Theron cùng người đại diện còn tại cùng Akiva - Goldsman đàm, Matthew đi trước hoá trang gian, tẩy trang xong thay quần áo trở lại studio trung, Charlize - Theron mặc cao bồi quần dài cùng màu trắng áo, đang tại cùng Bella - Anderson nói chuyện phiếm.

“Hải, Sally.” Matthew sải bước qua, Charlize - Theron quay đầu nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra tươi đẹp tươi cười, gật đầu nói,“Đã lâu không gặp, Matthew.”

Hai người giang hai tay, rất tự nhiên ôm một chút.

Mặc kệ phía trước từng xảy ra cái gì, bọn họ vẫn đều là bảo trì liên hệ hảo bằng hữu.

Đương nhiên, giới hạn ngẫu nhiên cũng sẽ lướt qua hảo bằng hữu đẳng cấp, chỉ là rất nhanh lại sẽ lui về đến.

“Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa trò chuyện.” Matthew tiếp đón Charlize - Theron, hai người cùng ra studio, hắn hỏi,“Cùng Akiva - Goldsman đàm như thế nào?”

Charlize - Theron cùng Matthew cùng nhau triều nhà sản xuất cửa đi, vừa đi vừa nói chuyện,“Akiva đã cho ta kịch bản , cụ thể hay không sẽ tiếp, ta muốn xem qua kịch bản lại làm quyết định.” Nàng quay đầu nhìn Matthew liếc nhìn,“Ngươi không phải còn chưa ký ước sao?”

Matthew nhún vai,“Ta không ký ước nguyên nhân chủ yếu là thù lao tạm thời không có thỏa thuận, cùng kịch bản không quan hệ.”

“Đây là một thực bình thường kịch bản.” Charlize - Theron nói thẳng,“Thậm chí nói là lạn kịch bản cũng không đủ, cũng không trách được này kịch bản tại Hollywood các công ty triển chuyển mười năm cũng không có nhân chịu đầu tư.”

Nàng hảo kỳ hỏi,“Ngươi như thế nào liền nhìn trúng này kịch bản ?”

“Sally, ngươi không cẩn thận nghiên cứu qua sao? Giống [ hắn cùng với tối nay đến ] như vậy lạn tục kịch bản, mới là đại bán phim thương mại nhất quán sử dụng kịch bản.” Matthew nói đều là sự thật,“Kịch bản chỉ là ta nguyện ý tiếp này hạng mục một tiểu bộ phận điều kiện, trọng yếu nhất vẫn là Akiva - Goldsman, đây là Akiva - Goldsman hạng mục, ta tin chắc một sự kiện, Akiva - Goldsman tựa như mấy năm trước Jerry - Bruckheimer, đang đứng ở một người sản xuất tốt nhất giai đoạn.”

Charlize - Theron đương nhiên minh bạch như vậy đạo lý, chọn lựa một bộ phim, đạo diễn cùng người sản xuất đều có thể xếp hạng tại kịch bản phía trước.

Hai người đi đến nhà sản xuất cửa, Charlize - Theron uyển cự Matthew cơm tối mời, nói,“Ta còn muốn suy xét một chút, lại cùng Akiva - Goldsman nói chuyện mới có thể làm quyết định.“

Matthew gật gật đầu,“Sally, ta phi thường chờ mong lại cùng ngươi hợp tác.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 560: Hết Thảy Vì Matthew

Sáng sớm luồng đầu tiên dương quang vừa dứt tại Warner nhà sản xuất cửa, Felice - Beretta liền đến nơi này, bởi thời gian còn sớm, cửa tạm thời còn không có phóng viên cùng mặt khác phấn ti, nàng rất dễ dàng liền tìm đến dễ khiến người khác chú ý nhất vị trí, sau đó lấy xuống trên người cũ nát đại hào ba lô, đem hằng ngày mang theo một loạt trang bị đem ra.

Dương quang dừng ở nàng ngăm đen trên da thịt, làm đến từ Queens khu phổ thông hắc nhân nữ hài, Felice - Beretta nhìn qua một điểm đều không thu hút.

Giành ở phóng viên cẩu tử cùng mặt khác phấn ti lại đây phía trước, nàng bài trí hảo chính mình tất cả trang bị.

Một bộ giản đơn gấp triển giá chống ra, mặt trên treo một bộ có chút cũ bố chế áp phích, áp phích bên trên là một cười đến dương quang xán lạn trẻ tuổi nam nhân, cao lớn, cường tráng, anh tuấn, soái khí......

“Thật là đẹp mắt a.”

Felice - Beretta nhìn chằm chằm áp phích nhìn thoáng qua, sau đó triển khai trong tay một bộ tiểu áp phích, áp phích bên trên tự đồng dạng dễ khiến người khác chú ý -- Felice - Beretta vĩnh viễn duy trì Matthew - Horner !

Thái Dương dần dần lên cao, bắt đầu có cẩu tử cùng giải trí phóng viên đi đến Warner nhà sản xuất cửa, Matthew - Horner tân phim ở trong này quay chụp không phải bí văn, thủ tại chỗ này vững vàng có thể lấy đến một điều không sai giải trí tin tức.

Tỷ như gần nhất bao giờ cũng là canh giữ ở Warner nhà sản xuất Matthew - Horner vị này hắc nhân nữ fan.

Có mấy cái giải trí phóng viên nhìn thấy Felice - Beretta sau, lập tức đi đến nàng đối diện chụp ảnh, Felice - Beretta nâng cao áp phích, thâm tình nghiêm túc, ánh mắt kiên định, giống như là cẩn thận tỉ mỉ làm thí nghiệm khoa học gia như vậy, cực kỳ chăm chú đối đãi chính mình truy tinh sự nghiệp.

Các phóng viên phân phân lại đây chụp ảnh, làm thường niên chạy giải trí phóng viên, bọn họ phi thường rõ ràng, giới giải trí luôn luôn cũng không khuyết thiếu điên cuồng fan, đặc biệt là gần nhất mấy năm nay, fan group phát sinh khắc sâu biến hóa,“Truy tinh tộc” Sớm đã là già cỗi xưng hô.

Felice - Beretta rất hưởng thụ loại này truyền thông phóng viên chú ý cảm giác, ngẫu nhiên nàng sẽ xuất hiện tại cùng Matthew có liên quan đưa tin trung, mỗi một lần đều có thể khiến nàng hưng phấn đã lâu.

Nàng năm nay chỉ có hai mươi hai tuổi, tự nhận là Matthew - Horner tối đáng tin fan, dựa theo phấn ti quyển cam chịu phân loại, nàng là một danh điên cuồng tiền tuyến phấn ti, cũng chính là đến các loại hiện trường đi truy tinh phấn ti.

Felice - Beretta từ trung học tốt nghiệp bắt đầu, đã có ba năm hiện trường truy tinh cùng chụp trải qua, gặp gỡ Matthew làm quảng bá hoạt động, còn sẽ không xa vạn dặm đuổi tới hiện trường, trên giá máy ảnh bắt giữ quay chụp Matthew nhất cử nhất động.

Tỷ như năm trước, nàng liền chạy New York, Los Angeles, Houston, Seattle, Chicago, Pittsburgh cùng Toronto đẳng hơn mười thành thị, Matthew vi [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] cùng [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] quảng bá hoạt động chạy đến nào, nàng liền theo tới nơi nào.

Thậm chí, còn chuyên môn đi Sydney tham gia [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] Australia lần đầu, vì chính là tùy tùng thần tượng cước bộ, vi Matthew cố gắng trợ uy.

Làm một danh cuồng nhiệt tiền tuyến phấn ti, Felice - Beretta lý giải Matthew phần đông tin tức, còn cùng mặt khác fan ruột tin tức cộng hưởng, để nhanh chóng tra được này cưỡi chuyến bay, ngủ lại khách sạn đợi đã (vân vân).

Rất nhiều thời điểm, nếu Matthew xuất hành, nàng sẽ lựa chọn “Cùng cơ”-- tức cùng Matthew mua cùng chuyến bay phiếu.

Có khi vì đúng lúc lấy đến Matthew những tin tức này, Felice - Beretta có thể tiêu phí mấy trăm dollar đi mua, tuy rằng trù tính thượng vẫn tương đối túng quẫn, nhưng nàng cảm giác thực đáng giá.

Trong đó có một lần vừa vặn, chuyến bay khoang hạng nhất ra điểm vấn đề, Matthew xê dịch đến phổ thông khoang liền tòa, cùng nàng liền cách một loạt chỗ ngồi, Felice - Beretta hạnh phúc thiếu chút nữa ngất đi, cảm giác so trung năm trăm vạn dollar cự thưởng còn hạnh phúc.

Thái Dương càng lên càng cao, thời gian dần dần tiếp cận buổi sáng tám giờ, hội tụ tại Warner nhà sản xuất cửa phấn ti cùng phóng viên càng ngày càng nhiều, Felice - Beretta còn thấy được mặt khác mấy cái cùng nàng như vậy tiền tuyến phấn ti, cùng những người đó cũng cách cự ly âm thầm chào hỏi.

Bọn họ đều là Matthew fan ruột, lẫn nhau cũng coi như nhận thức.

Warner nhà sản xuất cửa, mười mấy Matthew phấn ti lấy các loại hình thức triển lãm chính mình tồn tại cảm, trở thành một đạo độc đáo phong cảnh tuyến.

Chờ đợi ngôi sao còn chưa tới đến, giải trí các phóng viên cũng vui vẻ với quay chụp này mấy phấn ti.

Felice - Beretta ngăm đen màu da, che giấu không trụ đầy mặt kích động cùng hưng phấn, dù cho gần nhất này vài năm gặp rất nhiều khó khăn.

Truy tinh Lộ Mạn Mạn, để cho nàng buồn rầu là chi tiêu.

Mấy năm nay vỏn vẹn dùng cho mua vé máy bay, nàng liền hoa mấy vạn dollar.

Nàng đến từ New York Queens khu, gia cảnh không tính sung túc, tiền là nàng từ làm công kiếm lấy đến tiền lương trung móc ra đến.

Bất quá, nàng từ lâu dưỡng thành “Khu” thói quen, có khi vì truy Matthew ra ngoại cảnh, có thể cùng ba đồng bạn chen tại một không đến hai mươi bình phương thước Anh tiểu ốc, vì cùng chụp một ngày chỉ ăn một ổ bánh mì.

Mỗi lần Matthew sinh hoạt động, nàng đều gắng đạt tới có thể xuất hiện ở hiện trường.

Nhiều năm cùng chụp trải qua, nàng ăn không thiếu đau khổ, cũng không phải sở hữu trường quay bảo an đều rất có tố chất, mấy năm trước đi Dominican xem Matthew hiện trường quay chụp, vì tránh né địa phương nhân viên bảo vệ xua đuổi, nàng từng trốn ở trong bụi cỏ bốn năm giờ, bị con muỗi tùy ý đốt; Vi thu hoạch tương đối hảo quay chụp góc độ, nàng từng trèo lên hai mét cao rào chắn, giá trị trên ngàn dollar máy ảnh vô ý ngã xuống, đương trường ngã toái; Đồng dạng là tại Dominican, có đồng bạn vì chụp hình trong thâm sơn quay phim thần tượng, trèo lên giữa sườn núi, dưới chân vừa trượt suýt nữa rơi xuống vách núi.

Làm tiền tuyến phấn ti, nàng quay chụp ảnh chụp muốn phát đến phấn ti chuyên môn vi Matthew thành lập tiếp ứng trạm bên trong, chất lượng hảo ảnh chụp, sẽ có chuyên môn phấn ti gia công thành album ảnh, lấy cung càng nhiều phấn ti thưởng thức.

Vì này mấy, ăn rất nhiều khổ, nhưng Felice - Beretta thủy chung cảm giác đây là đáng giá , chỉ cần bọn họ nhiều trả giá một ít, Matthew là có thể đạt được càng nhiều người chú ý, hoặc là hấp dẫn tân phấn ti, càng trọng yếu hơn là này cũng khiến Matthew nhân khí càng vượng, khiến truyền thông, phẩm bài chú ý tới Matthew giá trị.

“Hải, Felice.” Bên cạnh có người chào hỏi,“Có thể hay không khiến ta mượn một điểm vị trí.“

Felice - Beretta quay đầu nhìn thoáng qua, hơi mang ngạc nhiên hỏi,“Christine, ngươi như thế nào lại đây ?”

Nói chuyện đồng thời, nàng hướng bên cạnh nhường nhường, để Christine cũng có trạm chân địa phương.

Christine cũng từ trong ba lô móc ra viết có “Matthew - Horner” Chữ áp phích, cao nâng cao quá mức đỉnh, sau đó đối Felice - Beretta nói,“Bao giờ cũng là nghẹn tại màn hình máy tính phía trước, rất muộn , cho nên ta hôm nay lại đây hít thở không khí.”

Tuy rằng đều là Matthew fan ruột, nhưng cùng Felice - Beretta bất đồng, Christine không phải tiền tuyến phấn ti, mà là một vị màn hình phấn ti.

Christine là Matthew phấn ti tiếp ứng trạm trung phần đông màn hình phấn ti trung một thành viên, đối với thần tượng duy trì, chủ yếu thể hiện tại màn hình máy tính phía trước, thông qua hệ thống mạng cùng xã giao truyền thông vi Matthew xoát lưu lượng, kéo nhân khí, làm tuyên truyền.

Bọn họ tại tiếp ứng trạm trung có chuyên môn bản khối, nếu có về Matthew bất cứ có thể bỏ phiếu bảng đan tuyên bố, đều sẽ tích cực hưởng ứng kêu gọi, điên cuồng đi bỏ phiếu, cho dù là loại nhỏ bát quái trang web tổ chức tối bất nhập lưu bình chọn, cũng muốn đem Matthew đưa lên danh mục đệ nhất danh.

Christine này quần thể, số lượng xa xa vượt qua Felice - Beretta như vậy tiền tuyến phấn ti, Cao phong khi có vài chục vạn nhân, đều là tự nguyện báo danh, tự nguyện tham gia, vì Matthew, tất cả mọi người rất cố gắng.

Có một lần xoát bảng, lợi dụng đặc thù lỗ hổng, Christine một người liền vi Matthew xoát hơn một ngàn phiếu.

Tiếp ứng trạm có chuyên môn kỹ thuật cao thủ mỗi hai giờ lấy bảng phương thức đổi mới Matthew tại trên hệ thống mạng các hạng số liệu, từ bảng trung có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi một giai đoạn trướng lạc phúc, bài danh.

Như là Matthew tham dự tân điện ảnh quay chụp hoặc là tranh đoạt nào đó hạng mục như vậy siêu cấp đề tài, mỗi ngày rạng sáng vừa đến còn có chuyên môn tổng kết, số liệu tổ đồng bạn mỗi ngày kiên nhẫn thống kê tinh thần, khiến nàng rất cảm động: Nàng luôn luôn đều không là một người tại chiến đấu.

Đương nhiên, nàng cũng nghe nhân nói qua, tiếp ứng trạm sau lưng trên thực tế là Matthew trù tính công ty, nhưng nàng không để ý.

Tiếp ứng trạm trung, ngọa hổ tàng long, đến từ bất đồng chuyên nghiệp, bất đồng công tác, bất đồng tuổi các fans, căn cứ chính mình tinh thông tự phát hình thành phân công cùng hợp tác, mục đích chỉ có một: Hết thảy vì Matthew.

Đối với phấn ti mà nói, chỉ cần có thể đối với thần tượng có giúp, bất luận là xoát bảng, đặt bao hết, hay là hiện trường duy trì, đều là bọn họ tự nhận là lý tính lựa chọn.

Liền tại phấn ti cùng giải trí các phóng viên chờ đợi trung, Matthew cưỡi ô tô chạy vào Burbank.

“Hôm nay ngươi muốn tại Warner nhà sản xuất trước cửa xuống xe.”

Ngồi ở trên phó điều khiển Bella - Anderson nhắc nhở mặt sau Matthew,“Tiếp ứng trạm bên kia có tin tức, hôm nay sẽ có hàng loạt phấn ti tại nhà sản xuất cửa chờ ngươi, đừng quên cùng bọn họ trao đổi một chút.”

Matthew đang nhìn hôm nay kịch bản, đầu cũng không có nâng, nói,“Ta nhớ rõ đâu.”

Vô luận là Bella - Anderson bên này, vẫn là Helen cùng Thiên Sứ trù tính công ty bên kia, phấn ti chỉnh hợp phương diện công tác thủy chung không có thả lỏng qua, không chỉ có cùng loại Brian - Liszt như vậy số lượng xa xỉ chức nghiệp phấn ti, còn có chuyên môn thành lập phấn ti tiếp ứng trạm, có thể càng tiến thêm một bước phối hợp fan lực lượng.

Đối với bất cứ thương nghiệp ngôi sao đến nói, phấn ti vĩnh viễn đều là không thể xem nhẹ bộ phận.

Giống hắn phấn ti tiếp ứng trạm, chuyên nghiệp hóa trình độ phi thường cao, dưới thiết điện ảnh bộ, xét duyệt bộ, văn án bộ, tuyên truyền bộ, video bộ, tiền tuyến bộ, trang trí bộ, hội họa bộ, đánh bảng bộ đẳng 9 bộ môn, từng cái bộ môn công tác nhân viên đều có cực cao chuyên nghiệp tố chất.

Tựa như một bộ phim danh tiếng có thể marketing vận tác như vậy, phấn ti đồng dạng như thế.

Matthew rất rõ ràng, theo hệ thống mạng cùng xã giao truyền thông nhanh chóng phát triển, truyền thống ngôi sao kinh tế cũng tại phát sinh thay đổi, hắn sở làm này mấy đều là tại thích ứng thay đổi.

Hơn nữa hắn cùng với tuyệt đại đa số ngôi sao bất đồng, hắn tâm tính đặc biệt hảo, phi thường chú trọng cùng phấn ti trao đổi, vì phòng ngừa Diêm Vương hảo gặp tiểu quỷ khó chơi loại tình huống này, không chỉ một lần nhắc nhở bên cạnh các loại công tác nhân viên, trừ xác định có nguy hiểm khuynh hướng nhân, tuyệt không có thể thô bạo đối đãi fan điện ảnh.

Từng không thiếu ngôi sao cái gọi là đùa giỡn đại bài hoặc là mặt khác phản đối đưa tin, thường thường không phải ngôi sao bản nhân ý nguyện, ngược lại là bên cạnh công tác nhân viên chế tạo đi ra .

Benz xe hơi dừng ở Warner nhà sản xuất tiền, Matthew vừa xuống xe, liền rơi vào đến tầng tầng vây quanh bên trong.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 561: Vương Bài

“Cám ơn ngươi duy trì.”

Phần đông truyền thông phóng viên phía trước màn ảnh, Matthew vi phần đông phấn ti kí tên, kí tên rất nhiều, còn sẽ cùng bọn họ trao đổi vài câu,“Phi thường vui vẻ ngươi có thể duy trì ta.”

Thiểm tắt đèn không ngừng sáng lên, từng cái phóng viên đều tại tích cực quay chụp, từng cái phấn ti đều có thể cảm nhận được Matthew thân thiết cùng ôn hòa.

Christine lấy đến Matthew kí tên, nói với hắn vài câu sau, cười đến miệng đều không kịp khép, phảng phất Matthew chính là nhà mình vui với trợ nhân đại ca như vậy ân cần.

Felice - Beretta cùng mặt khác phấn ti bất đồng, không có nóng lòng xông lên tiền, ngược lại cầm lấy máy ảnh, từ chính mình góc độ kỉ lục dưới hiện trường Matthew mỗi một nháy mắt.

Nàng ấn shutter, Matthew kí tên cho fan khi chăm chú đứng hình tại màn ảnh trong; Lại nhấn shutter, đem Matthew cùng phấn ti thân thiết tự nhiên trao đổi vỗ xuống; Lại một lần ấn shutter, Matthew không hề cố kỵ cùng phấn ti ôm......

Đây chính là Matthew - Horner, đây chính là nàng thích nhất ngôi sao, đây chính là các nàng trong mắt giỏi nhất nam nhân !

“Thật là đẹp mắt a.” Felice - Beretta chuyển hoán góc độ, tiếp tục quay chụp, vừa chụp vừa lầm bầm lầu bầu,“Vô luận từ nơi nào góc độ chụp, Matthew đều dễ nhìn như vậy a !”

Nữ nhân đồng nam nhân như vậy, đều là một loại xem nhan trị sinh vật.

Rốt cuộc, Felice - Beretta quay chụp đến đủ nhiều ảnh chụp, nhìn thấy Matthew bên cạnh ít người một ít, lúc này mới chen qua.

“Matthew ! Matthew !” Dựa vào hắc nhân trời sinh thân thể ưu thế, nàng thành công chen đến Matthew trước người,“Có thể với ngươi chụp ảnh chung sao?”

Nghe được này thanh âm, Matthew quay đầu nhìn qua, nhìn thấy nhất trương điển hình hắc nhân gương mặt, Bella - Anderson vẫn ở hắn bảo tiêu trong giới, lúc này thoáng tới gần một điểm, đến gần hắn bên tai, dùng không thể tra thanh âm nói,“Đây là Felice - Beretta, đặc biệt thiết phấn ti.”

Phảng phất không có nghe đến Bella - Anderson mà nói như vậy, Matthew vươn tay, chủ động cùng Felice - Beretta nắm tay, nói,“Đương nhiên có thể.”

Felice - Beretta đầy mặt kinh hỉ, tiếp cầm trong tay máy ảnh giao cho bên cạnh Christine, khiến nàng hỗ trợ chụp ảnh.

Matthew gọi Felice - Beretta đứng ở chính mình bên cạnh, đầu tiên là chụp ảnh chung, chụp ảnh chung chấm dứt sau, lại nhìn nàng, nói,“Ta phía trước gặp qua ngươi, đúng không?”

Felice - Beretta càng thêm kinh hỉ, gật đầu nói,“Đúng vậy ! đúng vậy ! ta tham gia qua ngươi nhiều hoạt động.”

Matthew cố ý tự hỏi một hồi, lúc này mới nói,“Ngươi gọi Felice.”

“Đúng vậy......” Felice - Beretta đầu tiên là máy móc gật gật đầu, tiếp cự đại kinh hỉ tự trái tim trào ra, nháy mắt truyền khắp toàn thân các nơi, cả người hưng phấn đều run rẩy lên, lắp bắp nói “Ngươi...... Ngươi...... Matthew...... Ngươi...... Biết......”

Matthew lộ ra thân thiết tươi cười, dùng nhu hòa ánh mắt nhìn nàng.

Nhìn thấy Matthew tươi cười cùng ánh mắt, Felice - Beretta trấn tĩnh một điểm, liên tục cấp hô hấp mấy lần, nói,“Ngươi...... Matthew...... Ngươi nhận thức ta?”

“Tựa như ngươi nói .” Matthew cười đáp lại nói,“Chúng ta phía trước gặp qua rất nhiều lần, không phải sao?”

Felice - Beretta kích động liên tục gật đầu,“Đối ! đối ! ngươi nói đúng !”

Chung quanh phấn ti cũng rất kích động, Matthew nhìn nhìn đồng hồ, đề cao thanh âm lớn tiếng nói,“Các vị, hiện tại mau tám giờ rưỡi , không muốn khiến ta đến muộn hảo sao?”

Các fans đều rất phối hợp, rất nhanh nhượng ra đi thông Warner nhà sản xuất cửa đường, đồng thời lại tự giác ngăn chặn giải trí các phóng viên, miễn cho bọn họ lại đây quấy rầy, khiến Matthew công tác đến muộn.

Nhìn Matthew thân ảnh biến mất tại Warner nhà sản xuất trong, Felice - Beretta không tự giác lộ ra hạnh phúc tươi cười, gần nhất canh giữ ở Warner nhà sản xuất thời gian không có uổng phí, rốt cuộc gặp được Matthew.

Giờ khắc này, không có so này càng làm cho nàng cảm giác hạnh phúc sự tình .

Nàng sẽ vĩnh viễn duy trì Matthew, thẳng đến không đi được ngày đó.

Tiến vào Warner nhà sản xuất, Matthew quay đầu đối Bella - Anderson nói,“Cùng nhà sản xuất cửa an bảo chào hỏi, làm cho bọn họ đừng làm khó dễ những người này.”

Bella - Anderson gật gật đầu, nói,“Hôm nay Thái Dương có điểm độc, muốn hay không để người cho bọn họ đưa nước? Ta phỏng chừng bọn họ sẽ thủ đến ngươi tan tầm.”

“Đi làm đi.” Matthew khoát tay, đồng thời dặn dò nói,“Giữa trưa nhớ rõ để người cho bọn họ đặt đồ ăn.”

“Ta biết.”

Bella - Anderson đầu tiên là gật đầu, tiếp cùng bên cạnh Braun - Williams nói vài câu, Braun - Williams sau khi phân phó, lập tức có một danh bảo tiêu lưu lại, đi xử lý những sự vụ này.

Matthew phi thường rõ ràng, dù cho trở thành siêu cấp cự tinh, cũng không thể xem nhẹ chính mình fan, những người này đều là sự nghiệp cơ sở, chẳng sợ hắn tao ngộ đến trọng đại thất bại, chỉ cần có hàng loạt kiên định fan, muốn phiên thân cũng sẽ không rất khó.

Đi đến I Am Legend ở trong studio, Matthew trực tiếp đi hoá trang gian, hoá trang đổi hoàn quần áo, tiến vào trường quay đợi một hồi, đạo diễn Guillermo - Del - Toro an bài hoàn công làm, đi tới.

“Từ hôm nay buổi chiều bắt đầu, của ngươi quay chụp hẳn là sẽ thoải mái một điểm.” Guillermo - Del - Toro nói,“Ngươi rốt cuộc không cần một người .”

Matthew gật gật đầu,“Kịch một vai diễn nhiều, xác thật có điểm tra tấn nhân.”

Guillermo - Del - Toro hướng lên trên đẩy đẩy ánh mắt,“Thả lỏng một điểm, nhiều nhất đến ba tháng trung tuần, chúng ta quay chụp liền có thể toàn bộ hoàn thành.”

“New York bên kia câu thông hảo?” Matthew hỏi.

Kịch tổ cuối tuần liền sẽ đi New York, quay chụp cuối cùng ngoại cảnh màn ảnh.

“Akiva hôm nay buổi tối liền sẽ bay đi New York.” Guillermo - Del - Toro có vẻ rất yên tâm,“Hắn sẽ cùng New York phần đông bộ môn câu thông.”

Hắn nhắc nhở Matthew,“Đừng quên, chúng ta còn có Alexandra - Daddario này tấm vương bài.”

Matthew đã lâu chưa thấy qua Alexandra - Daddario , còn chuyên môn hỏi qua Helen - Hermann, Helen - Hermann cũng đảm nhiệm Alexandra - Daddario người đại diện, nàng vi Alexandra - Daddario tại phim kinh dị hạng mục [ tầng cao nhất ] trung mưu cầu đến một nhân vật, Alexandra - Daddario đoạn thời gian trước vẫn cùng tùy [ tầng cao nhất ] kịch tổ quay chụp.

Đồng dạng, Alexandra - Daddario tại [ tầng cao nhất ] bên trong cũng là một tiểu nhân vật.

Theo hắn biết, Helen - Hermann từng đối Amanda nói qua, Alexandra - Daddario muốn tại Hollywood phát triển, nếu không có đặc biệt xuất chúng kỹ xảo biểu diễn, chỉ có thể bị hạn định tại rất hẹp hí lộ cùng hữu hạn nhân vật mặt trên.

Bất quá, Matthew đối với này những hoàn toàn liền chưa từng để ý, bởi vì Alexandra - Daddario hấp dẫn hắn , luôn luôn đều không là làm một diễn viên như thế nào.

Kịch tổ còn tại bố trí nơi sân, nhất thời không thể quay chụp, Matthew cùng Guillermo - Del - thác ** một hồi sau, buổi tối muốn dẫn đầu chạy tới New York Akiva - Goldsman tìm đến hắn ở nghỉ ngơi khu.

“Hải, Matthew.” Hắn chào hỏi, ngồi ở Matthew bên cạnh trên ghế.

Matthew cũng cùng hắn chào hỏi, hỏi,“Tìm ta có việc?”

Không có việc gì mà nói, Akiva - Goldsman cơ bản sẽ không lại đây tìm hắn.

Akiva - Goldsman cũng không đi vòng vèo, nói thẳng,“Nghe nói ngươi cùng David - Ellison lấy xuống [ Fast and Furious ] hệ liệt bản quyền, chuẩn bị một lần nữa khởi động này hệ liệt?”

“Đúng vậy.” Tin tức sớm liền truyền ra đi, Matthew không phủ nhận tất yếu,“Đang tại trù tính tài chính, làm trước chuẩn bị.”

Hắn cố ý đối Akiva - Goldsman nói,“Cho nên, Akiva, ngươi vẫn là tại đàm phán mặt trên làm điểm nhượng bộ đi, ta nhu cầu cấp bách muốn tài chính đi đầu nhập [ tốc độ kích tình ] tục tập.”

“Việc này ngươi đừng tìm ta.” Akiva - Goldsman vội vàng vẫy tay, nhanh chóng nói sang chuyện khác,“[ hắn cùng với tối nay đến ] cải danh , hạng mục tân tên gọi là [ Hancock ].”

“Cũng không tệ lắm, tên này nghe lên mới giống một bộ phim bom tấn.” Matthew lại đem chuyển dời đề tài kéo lại,“Ta cùng Helen đều đồng ý các ngươi chỉ lấy trước thù lao phương thức thanh toán của ta thù lao, các ngươi cũng có thể làm chút nhượng bộ.”

Akiva - Goldsman trên mặt mang theo khó xử,“Lời thật với ngươi nói đi, Matthew. Chủ đạo ngươi thù lao đàm phán không phải ta, mà là Warner Bros.”

Matthew lý giải lời này ý tứ, nói,“Ta hiểu được.”

Helen - Hermann vẫn đang vì [ hắn ở đêm nay đến ], cũng chính là vừa cải danh thành [ Hancock ] này hạng mục đàm phán, trong đó khác nhau lớn nhất vẫn là thù lao.

Hắn bởi vì cần tuyệt bút vốn lưu động quan hệ, đồng ý không cần hậu kỳ phân thành, chỉ phía trước kỳ thù lao phương thức lấy thù lao, nhưng Warner Bros 2500 vạn dollar báo giá, có chút thành ý không đủ.

Song phương đàm phán rơi vào giằng co giai đoạn, gần nhất trong khoảng thời gian này không có lấy được bao nhiêu đại tiến triển.

Hắn cùng Helen - Hermann mong muốn là không thua kém ba ngàn vạn dollar, cần cấp Warner Bros gia tăng một điểm áp lực.

“Xem ta, thiếu chút nữa quên .” Akiva - Goldsman lúc này còn nói thêm,“Matthew, ta nghe nói ngươi cố ý tại [ Fast and Furious ] hệ liệt trọng khải trung gia nhập nhiều tân nhân vật? Trong đó còn có một Do Thái duệ nữ tính nhân vật?”

“Ngươi tin tức rất linh thông.” Matthew không có phủ nhận,“Ta nói còn chưa bao lâu thời gian.”

Akiva - Goldsman khoát tay,“Ngươi trước mặt nhiều người như vậy từng nói lời, làm sao có khả năng bảo mật? Tin tức sớm liền tại trong giới truyền lưu ra .” Hắn tựa hồ sợ Matthew lại một lần nữa nói sang chuyện khác, nhanh hơn ngữ tốc nói,“Của ta một vị lão bằng hữu, một người Do Thái...... Ta thực ra cũng là Do Thái duệ......”

Matthew gật gật đầu, đại khái minh bạch Akiva - Goldsman ý tứ, lại không mở miệng, chờ hắn tiếp tục nói tiếp.

“Ta vị kia lão bằng hữu, khiến ta hỗ trợ dẫn một nữ diễn viên.” Akiva - Goldsman theo như lời cùng Matthew dự tính không sai biệt lắm,“Đó là Israel đến nữ hài, phi thường xuất sắc, rất thích hợp Do Thái duệ nhân vật.”

“Như vậy đi, Akiva.” Matthew không có chối từ, chung quy hắn cùng Akiva - Goldsman hợp tác vẫn không sai,“Ngươi khiến nàng cùng nàng người đại diện trước đem tư liệu đệ trình đến David - Ellison Skydance ảnh nghiệp,[ Fast and Furious ] tân hạng mục đến hiện tại còn dừng lại tại kế hoạch giai đoạn, nếu kịch tổ được duyệt, ta sẽ để người thông tri nàng đi thử vai.”

Đây là tốt nhất xử lý phương thức, theo sau Matthew cùng Akiva - Goldsman lại hàn huyên một hồi [ Hancock ] sự, kịch tổ nơi sân bố trí hoàn tất, hắn đầu nhập đến quay chụp trong.

Buổi sáng quay chụp rất thuận lợi, buổi chiều quay chụp vừa bắt đầu, Matthew kết thúc kịch một vai, nghênh đón lại một lớn một nhỏ hai vị nữ diễn viên.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 562: Trao Giải Khách Quý

Studio trung một mảnh tối đen, chỉ có một chiếc Benz xe việt dã phụ cận bị ngọn đèn chiếu lóe sáng, hai đài máy quay phim từ bất đồng góc độ, nhắm ngay hàng xuống cửa sổ xe quay chụp, xe không chút sứt mẻ, ngồi ở trên chỗ điều khiển Alexandra - Daddario vẫn là bày ra lái xe bộ dáng, thường thường quay đầu hô to một câu.

“Kiên trì !”

Nàng đối nằm nghiêng ở trên xe ghế sau Matthew la lớn.

Matthew thoạt nhìn có điểm thảm, máy quay phim đặc tả chụp hình mặt bộ thượng, tất cả đều là vết thương, trán cùng mi cốt còn có vết máu.

Benz xe việt dã đột nhiên đung đưa lên, Alexandra - Daddario quay đầu đi, hết sức chuyên chú lái xe, nhắm ngay nàng máy quay phim màn ảnh cũng nháy mắt biến thành đặc tả, đem nàng toàn bộ nửa người trên quyển vào màn ảnh trong.

Rất rõ ràng, kịch tổ phi thường rõ ràng Alexandra - Daddario đối với phim đến nói lớn nhất bán điểm ở nơi nào.

Xe kịch liệt run run, Alexandra - Daddario cũng theo run run, màu trắng bó sát người T-shirt hạ bộ ngực càng là khoa trương run run lên.

Alexandra - Daddario lúc này lại quay đầu hô,“Ngươi đang ở nơi nào !”

“Ách......” Matthew lắc lư qua lại, mơ mơ màng màng.

“Ngươi đang ở nơi nào?” Alexandra - Daddario lại hô.

Matthew mơ mơ màng màng nói,“Washington quảng trường, Washington quảng trường Thập Nhất hào.” Hắn tựa hồ tùy thời đều sẽ ngất đi, cuối cùng lại nhắc nhở nói,“Bọn họ không biết ta đang ở nơi nào, đừng làm cho bọn họ theo dõi chúng ta, ách...... Đợi đến tảng sáng lại trở về......”

Alexandra - Daddario chỉ cảm thấy bộ ngực run run đều nhanh rớt đến trên chỗ ngồi , không lại mở miệng nói chuyện, hết sức chuyên chú bày ra lái xe tư thế, hy vọng này màn ảnh nhanh chóng chụp hoàn.

Rốt cuộc, đạo diễn Guillermo - Del - Toro thanh âm vang lên,“Đình ! này một điều qua !”

Benz xe việt dã lập tức đình chỉ run run, Alexandra - Daddario thở ra nhẹ nhõm một hơi, theo bản năng đi sờ bộ ngực, xem xem có phải hay không giũ rớt .

Matthew từ trên ghế sau bò lên, xuống xe đi đến điều khiển vị bên này, bang Alexandra - Daddario kéo ra cửa xe, vừa lúc nghe được Alexandra - Daddario nói thầm,“Còn như vậy đi xuống, rất nhanh liền muốn rủ xuống .”

Nàng xem Matthew liếc nhìn, nhảy xuống xe, thoải mái nói,“Ta nói không đúng sao?”

“Rất chính xác.” Matthew thuận miệng nói,“Ngực đại vốn là dễ dàng rủ xuống, đây là thường thức.”

Đạo diễn Guillermo - Del - Toro thanh âm lại vang lên,“Chuyển trường quay chụp, Matthew bổ trang, bốn mươi phút sau một lần nữa bắt đầu quay chụp.”

Matthew trước hướng về nơi nghỉ ngơi đi, Alexandra - Daddario theo sau theo đi lên.

Cũng không cần hồi hoá trang gian, một danh cùng trang sư cùng nàng trợ lý nhanh chóng đi tới, chuẩn bị vi Matthew “Trị liệu” Miệng vết thương, Matthew ngồi ở trên ghế, mặc cho hoá trang sư bận rộn.

Alexandra - Daddario theo lại đây, liền ngồi tại hắn bên cạnh.

“Nghe nói kịch tổ chuẩn bị tranh thủ Oscar trao giải khách quý danh ngạch?” Nàng hỏi.

Matthew thừa dịp hoá trang sư lau trên đầu vết máu, đi cầm y dụng băng dán thời gian, nói,“Warner Bros xác thật có phương diện này chuẩn bị, bây giờ còn không thể xác định có thể lấy đến Oscar tổ ủy hội mời.”

Hôm nay cự ly thứ bảy mươi cửu giới Oscar trao giải điển lễ còn có đoạn thời gian, lần này giải Oscar tổ ủy hội trừ xác định người chủ trì vi Ellen DeGeneres ngoài, còn không có xác định còn lại trao giải khách quý.

I Am Legend vỏn vẹn chế tác đầu tư liền cao tới 1 ức 5000 vạn dollar, Warner Bros đối với phim tuyên phát khẳng định muốn phù hợp nhất tuyến siêu cấp đại chế tác nhu cầu, cứ việc Matthew đối giải Oscar không có hứng thú, lại cũng sẽ không phủ nhận Oscar tuyên truyền mở rộng tác dụng.

Warner Bros lần nữa năm trước liền tại kế hoạch, khiến hắn này tuyệt đối nam chính trở thành Oscar trao giải khách quý, hơn nữa không phải phổ thông giải thưởng, muốn mưu đồ phân lượng nặng nhất mấy cái giải thưởng trao giải khách quý.

Đổi làm hơn một năm phía trước, Matthew bản thân phân lượng hơi có không đủ, nhưng hiện tại bất đồng, bất luận tuổi mà nói, hắn tại trong giới địa vị cùng danh khí cho dù là đảm nhiệm tốt nhất phim trao giải khách quý đều đầy đủ .

Đương nhiên, quá mức tuổi trẻ tại Oscar trước mặt vĩnh viễn đều là nam ngôi sao hoàn cảnh xấu.

Alexandra - Daddario lại thấp giọng hỏi,“Lúc nào mới có thể có xác thực tin tức?”

Đẳng hoá trang sư tại hắn trên trán thiếp y dụng băng dán, Matthew mới lắc đầu nói,“Ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá muộn nhất sẽ không vượt qua Oscar trao giải điển lễ phía trước nửa tháng.”

“Matthew, thỉnh không nên động.” Hoá trang sư lúc này muốn một lần nữa thượng trang, nhắc nhở nói,“Tạm thời cũng đừng nói chuyện.”

“Ta biết.” Matthew tại hoá trang sư thượng trang phía trước, quay đầu đối Alexandra - Daddario nói,“Nói như vậy, Oscar tổ ủy hội mời người đều có thể mang bạn trai hoặc là bạn gái. Anna, nếu việc này thành hàng, ngươi đến lúc đó có thể làm của ta bạn gái sao?”

“Thật sao?” Alexandra - Daddario sờ ngực, màu băng lam trong ánh mắt tất cả đều là kinh hỉ,“Matthew, ta có thể?”

Matthew gật đầu, nói,“Đương nhiên có thể, bất quá ta không cam đoan Oscar sẽ trăm phần trăm mời ta.”

Alexandra - Daddario tự nhiên minh bạch, nói,“Ta biết ! ta biết !”

Hoá trang sư lúc này đi tới, Matthew đối Alexandra - Daddario nói,“Anna, một hồi lại trò chuyện.”

“Ân.” Alexandra - Daddario gật gật đầu, cũng không lại nói.

Dùng tiếp cận hai mươi phút thời gian, hoá trang sư thu phục Matthew trên mặt cùng trên đùi miệng vết thương trang, Matthew đứng lên hoạt động xuống tay chân, thời gian dài lâu tọa cảm giác cũng không dễ chịu.

Một trung lập nữ nhân lúc này mang theo một mười một mười hai tuổi tiểu cô nương đi tới.

“Ngươi hảo, Matthew.” Trung niên nữ nhân là Thiên Sứ trù tính công ty một người đại diện.

Matthew nhận thức nàng, gặp qua không chỉ một lần, gật đầu nói,“Ngươi hảo, Maggie.”

Gọi là Maggie trung niên nữ nhân đem tiểu cô nương đẩy đến trước người, chủ động giới thiệu nói,“Đây là công ty ký ước tiểu diễn viên, Saoirse - Ronan. Saoirse, đây là Matthew.”

Matthew vươn tay cùng tiểu cô nương cầm,“Ngươi hảo, Ronan tiểu thư.”

Này tiểu cô nương phi thường có lễ phép, cùng hắn nắm tay,“Ngươi hảo, Matthew.”

Nàng tựa hồ tính cách nội hướng, nói xong này một câu, liền lui trở lại người đại diện bên cạnh.

Maggie lúc này còn nói thêm,“Saoirse một hồi muốn cùng ngươi đáp hí, ta mang nàng lại đây trước tiên với ngươi nhận thức một chút.”

Tiếp, nàng lại đem Saoirse - Ronan giới thiệu cho Alexandra - Daddario, Alexandra - Daddario tùy ý cùng tiểu cô nương chào hỏi.

Saoirse - Lana tính cách rõ ràng nội hướng, cùng Matthew đoạn thời gian trước gặp được Chloe - Moretz hoàn toàn bất đồng.

Guillermo - Del - Toro phó thủ lúc này lại đây thông tri, kịch tổ đã chuyển trường hoàn tất, khiến vài vị diễn viên vào sân chuẩn bị quay chụp.

Matthew cùng Alexandra - Daddario trước đi trường quay, đẳng Saoirse - Ronan đuổi tới, ba người tại Guillermo - Del - Toro chỉ huy cùng giảng giải dưới, luyện tập một lần tẩu vị, quay chụp lập tức chính thức bắt đầu.

Hốt hoảng trung, Matthew nằm ở trên sô pha tỉnh lại, theo bản năng sờ sờ trán, mặt trên miệng vết thương đã bị xử lý, tiếp cảm giác chân có điểm lãnh, đi xuống sờ soạng, phát hiện ống quần cắt ra, phía trước miệng vết thương bị người khâu lại ở cùng nhau.

Tiếp, hắn ánh mắt nhìn về phía chỗ xa hơn, đồng hồ cùng đèn pin đều đặt ở trên bàn trà, TV thì tại truyền phát [ Batman: Khai chiến thời khắc ].

Matthew giãy dụa từ trên sô pha bò lên, tựa hồ nghe đến phòng ăn (nhà hàng) bên kia có động tĩnh, lảo đảo bò lết đi đến tủ TV phía trước, kéo ra một ngăn kéo, lấy ra bên trong súng lục, tràn đầy cảnh giác triều phòng ăn (nhà hàng) bên kia đi.

Hắn đi đến phòng ăn (nhà hàng) ngay mặt, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp thấy được đang tại ăn cơm tiểu cô nương cùng đứng ở gas bếp lò tiền bận rộn Alexandra - Daddario.

Cơ hồ là tại cùng một thời khắc, Alexandra - Daddario cũng phát hiện hắn, quay người lại đến, thấy được trong tay hắn súng lục, ngốc ngốc theo dõi hắn, tựa hồ không biết nên làm cái gì mới tốt.

Matthew nhìn này một lớn một nhỏ hai nữ nhân, xác định các nàng vô hại, đi đến trí vật giá bên cạnh, chậm rãi buông tay xuống thương.

“Rất...... Rất xin lỗi......” Alexandra - Daddario làm mấy cái vô ý thức thủ thế, chỉ trên đài làm bếp chảo rán nói,“Đản tất cả đều là phấn trạng . Bất quá...... Đương nhiên ngươi là biết đến.”

Matthew nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng điểm đầu.

“Đây là đưa cho ngươi.” Alexandra - Daddario bưng lên nồi cho hắn xem,“Ta tìm đến Bacon, đây là trên đời thứ tuyệt nhất.”

Nàng bưng cái chảo đi tới,“Ta còn ở trong phòng tắm tìm đến chất kháng sinh, đặt ở của ngươi cái khay bên cạnh, của ngươi chân còn không có hảo, không bám chặt trị liệu mà nói, thương thế sẽ trở nên càng thêm không xong.”

Nhìn thấy nàng đem trong nồi đồ ăn đặt vào trong đĩa, Matthew hỏi,“Ngươi là ai?”

Tuy rằng không có quay đầu xem, nhưng hắn xác định mặt sau máy quay phim màn ảnh tiêu điểm, khẳng định đặt ở Alexandra - Daddario kia không giống bình thường trên bộ ngực.

Đây chính là thương nghiệp điện ảnh, đây cũng là thương nghiệp điện ảnh điển hình nhất quay chụp thủ pháp.

“Ta là Anna.” Alexandra - Daddario dùng ánh mắt ý bảo tiểu cô nương,“Đây là Rebecca.”

Tiếp, nàng hỏi Matthew,“Ngươi không ăn sao? Sẽ biến lạnh ......”

Đại khái là phân tâm lưỡng dụng, Alexandra - Daddario hướng trong đĩa sứ phóng Bacon thời điểm, Bacon rơi ở tượng mộc bàn cơm bên trên.

“Cut !” Đạo diễn Guillermo - Del - Toro thanh âm lập tức vang lên,“Các bộ môn hồi vị, năm phút đồng hồ sau một lần nữa bắt đầu quay chụp.”

Alexandra - Daddario buông xuống cái chảo, lộ ra ngượng ngùng tươi cười, Matthew xung nàng khẽ lắc đầu, ý bảo này không quan hệ.

Quay chụp khi ai đều sẽ phạm sai lầm, từ diễn viên đến đạo diễn đến mặt khác phía sau màn ngành nghề đều sẽ.

Matthew đi qua, nói,“Thả lỏng, Anna. Liền với ngươi bình thường cho mình làm bữa sáng như vậy, trầm tĩnh lại sau, ngươi sẽ phát hiện này rất dễ dàng.”

Alexandra - Daddario gật gật đầu,“Ta sẽ .”

Có lẽ là Matthew mà nói phát huy tác dụng, quay chụp một lần nữa bắt đầu sau, Alexandra - Daddario không có lại phạm sai, ngược lại nhiếp ảnh sư bên kia ra điểm vấn đề, này màn ảnh dài quay chụp bốn lần, đạo diễn Guillermo - Del - Toro mới tuyên bố thông qua.

Theo Alexandra - Daddario gia nhập kịch tổ, quay chụp chân chính tiến vào kết thúc giai đoạn, Los Angeles studio trung vai diễn hoàn thành sau, kịch tổ lại chuyển chiến New York, quay chụp cảnh quay bên ngoài.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 563: Lãnh Khốc Cùng Tuyệt Vọng

Hai tháng phân New York còn rất rét lạnh, đứng ở New York Đông Hà bên bờ sông, một trận gió biển thổi đến, Felice - Beretta vội vàng rụt rụt đầu, muốn đem lộ ở trong không khí bộ vị, tận khả năng nhiều lui vào bên trong quần áo, nhưng nàng vừa từ Los Angeles đuổi tới Manhattan, quần áo có chút đơn bạc, thêm còn muốn nâng cao duy trì Matthew áp phích, này theo bản năng động tác, không có mang đến bất cứ hiệu quả.

Nhưng đứng ở trên mảnh cao địa này, nhìn thấy tối tới gần bên bờ sông địa phương, Matthew liền đứng ở nơi đó quay phim, nàng bỗng nhiên cảm giác không lạnh như vậy .

Có Matthew địa phương liền có dương quang cùng ấm áp a.

Felice - Beretta thừa dịp còn chưa quay chụp, thu hồi áp phích, cầm ra máy ảnh, màn ảnh nhắm ngay bên bờ sông, liên tục ấn động máy ảnh màn ảnh, chụp rất nhiều ảnh chụp.

Bởi vì muốn gom tiền mua vé máy bay, nàng đến New York so kịch tổ chậm hai ngày, đã bỏ lỡ Matthew hai ngày quay chụp.

“Muốn quay chụp ! lập tức muốn quay chụp !” Có kịch tổ công tác nhân viên lại đây lớn tiếng nhắc nhở,“Thỉnh mọi người thu hồi máy ảnh ! thỉnh mọi người thu hồi máy ảnh ! cám ơn hợp tác !”

Nghe nói như thế, Felice - Beretta buông ra nhấn shutter tay, đem máy ảnh thu lên, nàng coi như là một tư thâm tiền tuyến phấn ti, biết tiếp tục chụp ảnh sẽ ảnh hưởng kịch tổ bình thường công tác.

Chung quanh vô luận là phấn ti vẫn là giải trí phóng viên, đều rất phối hợp thu hồi máy ảnh, sau đó nàng xem đến Matthew cùng một bộ ngực đại có chút khoa trương nữ hài, ngồi ở bên bờ sông trên băng ghế, máy quay phim theo thanh trượt chuyển tới bọn họ đối diện, màn ảnh nhắm ngay bọn họ.

Gió biển nghênh diện thổi tới, có một điểm lãnh, Matthew phảng phất không hề hay biết, ngồi ở đồng dạng lạnh lẽo trên băng ghế, nhìn chằm chằm phía trước bên trái Brooklyn đại kiều ngẩn người, Alexandra - Daddario im lặng bồi ở bên cạnh, một câu đều không nói.

“Ta là Robert - Neville, ta là ở tại New York người sống sót......”

Cách đó không xa truyền đến radio thanh, tựa hồ luôn luôn liền không đình chỉ qua,“Ta hiện tại đối AM sở hữu tần suất radio, ta sẽ tại mỗi ngày giữa trưa Thái Dương tối cao giữa trưa thời gian, tại nam phố trên bến tàu chờ đợi, nếu ngươi nghe được mà nói, bất luận kẻ nào nghe được mà nói, ta có thể cung cấp đồ ăn, ta có thể cung cấp trụ túc, ta có thể cung cấp an toàn, nếu có người nghe được mà nói, bất luận kẻ nào......”

Liền tại radio trong tiếng, Matthew mặt hiện thống khổ cùng bi thương, chỉ hướng Brooklyn đại kiều, đột nhiên nói,“Liền ở nơi này, ta nhìn thấy thê tử của ta cùng nữ nhi cưỡi phi cơ trực thăng phát sinh ngoài ý muốn, liền tại ta trước mắt !”

Alexandra - Daddario theo hắn ngón tay xem qua, phảng phất thấy được đánh gãy Brooklyn đại kiều.

Matthew ngồi không nhúc nhích, mãi cho đến đạo diễn Guillermo - Del - Toro kêu đình quay chụp.

Này một điều tuyên cáo thông qua, New York Đông Hà biên vai diễn tất cả đều quay chụp kết thúc, Guillermo - Del - Toro la lớn,“Hiện tại chuyển trường, đi Washington quảng trường ! hai mươi phút sau đúng giờ xuất phát.”

Tiếp nhận Bella - Anderson truyền đạt đại y, Matthew xuyên lên sau tiến nhập ấm áp xe kéo bên trong, Alexandra - Daddario theo sau theo tiến vào.

Làm một vai diễn không nhiều nữ phụ, nàng tại kịch tổ không có khả năng có Matthew như vậy hảo đãi ngộ.

“Tùy tiện tọa, Anna.” Matthew đi đến máy pha cà phê bên cạnh, cấp Alexandra - Daddario tiếp một ly cà phê, nói,“Cần thả sữa bò sao?”

Alexandra - Daddario lắc đầu,“Không cần.”

Matthew đem từ lực ly cà phê đặt ở Alexandra - Daddario trước mặt kim chúc trên bàn, lại vì chính mình pha một ly trà, sờ hơi chút có điểm nóng ly, có điểm cương ngạnh thủ lúc này mới dễ chịu một ít.

Có lẽ là phía trước cái kia gia hỏa ban đầu sinh hoạt tại Texas, sau này hắn sinh hoạt địa phương lại là Los Angeles, Matthew phát hiện chính mình có điểm sợ lãnh, đối nhiệt độ thấp chịu đựng độ so với từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia khi kém rất nhiều.

Nguyên bản, hắn còn có qua tại New York Thượng Đông khu hoặc là trưởng đảo mua xa hoa nơi ở ý tưởng, từ năm trước mùa đông tại Brooklyn đại kiều quay chụp qua một tuần cảnh đêm vai diễn sau, liền triệt để đánh mất như vậy ý niệm.

Amanda cùng Helen - Hermann đều nói qua, tại New York đặc biệt là Manhattan địa khu, mua vào hào trạch làm đầu tư phi thường không sáng suốt, New York địa khu siêu cao bất động sản thuế, rất nhiều thời điểm đều sẽ chạy thắng phòng ở tăng giá trị tốc độ......

“Ta gần nhất nhìn Richard - Matheson nguyên tác.” Alexandra - Daddario lúc này nói,“Chúng ta quay chụp này phiên bản, cùng nguyên tác khác biệt rất lớn a.”

Matthew uống một ngụm trà nóng, gật đầu nói,“Cải biến phi thường lớn, này bộ phim trên cơ bản chỉ mượn nguyên tác thế giới quan, điện ảnh muốn thích ứng thời đại phát triển, ta phỏng chừng Akiva - Goldsman biên soạn này bản kịch bản thời điểm, đại khái có loại suy nghĩ này đi.”

Phía trước hắn cũng nhìn nguyên tác, có thể nói quay chụp kịch tình cùng nguyên tác hoàn toàn là hai bộ tác phẩm.

Nguyên tác như vậy là nhân loại diệt vong, nhưng hủy diệt nhân loại không phải trị liệu bệnh ung thư vacxin chống virus, mà là một truyền thuyết lâu đời: Quỷ hút máu. Quỷ hút máu là chân thật tồn tại , mà đương nhân loại ý thức được thời điểm, đã quá muộn , Robert - Neville bởi vì bị một chỉ hấp huyết dơi cắn qua mà ngẫu nhiên đạt được miễn dịch.

Người còn lại loại, đại bộ phận diệt vong, còn lại nhân đều bị lây nhiễm. Trong đó cũng chia làm hai loại: Một loại là hoạt tử nhân, bọn họ đã chết, nhưng bị virus khu động, như cũ có thể hành tẩu công kích, duy nhất bản năng chính là hấp huyết. Một loại khác bị lây nhiễm giả như cũ sống, như vậy thị huyết, nhưng giữ lại có trí lực.

Sau một loại đám quỷ hút máu, mỗi ngày buổi tối đều tụ tập tại Robert - Neville phòng ở chung quanh, hi vọng có thể bắt đến hắn, hấp hắn huyết, bao gồm hắn từ trước tài xế bản.

Căn cứ truyền thuyết, Robert - Neville dùng rất nhiều tỏi cùng thập tự giá đến bảo hộ chính mình phòng ở, hắn có thương, nhưng là thương đối quỷ hút máu không có hiệu quả.

Đồng dạng, nguyên tác trung Robert - Neville thê tử vận mệnh cũng hoàn toàn bất đồng, nàng thê tử bị lây nhiễm chết đi, Robert - Neville không đành lòng đem nàng đầu nhập chính phủ kiến thiết đại hố đốt xác bên trong, vụng trộm đem nàng vùi lấp, mà rất nhanh, thê tử trở về gõ cửa......

Cùng điện ảnh bên trong như vậy, nguyên tác trung Robert - Neville mỗi ngày ban ngày đều đi ra ngoài, nhưng hắn mục đích là giết hắn có thể tìm đến sở hữu quỷ hút máu, bọn họ như cũ ở tại phòng ở bên trong, ban ngày đều rơi vào hôn mê trạng thái, Robert - Neville nhất điểm nhất điểm tìm tòi mỗi một phòng ở, căn cứ truyền thuyết dùng cọc gỗ đánh vào quỷ hút máu trái tim, giết bọn họ.

Hắn đi đồ thư quán tra thư học tập, dùng kính hiển vi tìm đến trong máu vi khuẩn gây bệnh, lý giải virus truyền bá con đường, lại tìm không thấy trị liệu phương pháp.

Về phần cẩu, nguyên tác trung cũng xác thật có một con chó, là may mắn còn tồn tại đến một điều thụ thương cẩu, Robert - Neville bắt được nó, nhưng nó đã bị lây nhiễm, một tuần sau chết đi.

Cũng xác thật có một nữ nhân, nhưng cùng Alexandra - Daddario nhân vật có thiên sai có khác, nữ nhân thần kỳ xuất hiện, Robert - Neville cũng bắt được nàng, dùng các loại phương thức hoài nghi nàng là một lây nhiễm giả, bất quá một đêm ở chung sau, Robert - Neville nói cho nữ nhân nghiên cứu cùng giết hại quỷ hút máu thực hiện.

Nhưng nữ nhân tập kích hắn, nhắn lại nói cho hắn: Nàng xác thật là một thụ lây nhiễm giả, mà có chút thụ lây nhiễm nhân tìm đến tiếp tục sống sót phương pháp, bọn họ đã tổ chức trở thành một tân xã khu.

Robert - Neville giết chết quá nhiều thụ lây nhiễm giả, là này xã khu trong cảm nhận Ác Ma, nàng bị phái tới nằm vùng lý giải hắn, khiến hắn mau đào tẩu.

Bất quá, Robert - Neville cùng điện ảnh trung bất đồng, nguyên tác bên trong hắn càng như là chiến sĩ, mà không phải thầy thuốc, cho nên hắn không có đào tẩu, tại lây nhiễm giả có chuẩn bị mà đến tập kích trung, hắn bị thương kích trọng thương, nữ nhân xuất hiện ở hắn bên cạnh, nàng có thể làm chỉ có thể là cấp Robert - Neville một mảnh tự sát viên thuốc, Robert - Neville ăn viên thuốc, lấy cuối cùng một nhân loại sót lại tự tôn tự sát.

Trên thế giới cuối cùng một người sống sót cũng chết rớt......

Tương đối với đang tại quay chụp điện ảnh, nguyên tác càng thêm lãnh khốc, tuyệt vọng, Robert - Neville không có cứu vãn toàn nhân loại hùng tâm tráng chí, không có khốc soái sạch sẽ bề ngoài, không có mỗi ngày rèn luyện nghị lực, không có cánh máy đánh golf nhàn hạ thoải mái, ngẫu nhiên thoáng hiện một ít màu đen hài hước cũng là như vậy tuyệt vọng âm trầm.

Nhưng đối hiện thực sinh hoạt chính là như thế, không có Thượng Đế, có chỉ có virus, đối địch, cùng diệt vong.

Có đôi khi Matthew cũng sẽ tưởng, dựa theo nguyên tác quay chụp mà nói có lẽ hiệu quả cũng không sai, bất quá Hollywood phim bom tấn cơ chế, quyết định sẽ không lấy nguyên tác kịch tình quay chụp, chung quy đầu tư 1 ức 5000 vạn dollar phim, cuối cùng làm thành một bộ lãnh khốc cùng tuyệt vọng phim, phỏng chừng Warner Bros sẽ trực tiếp tìm người đem Akiva - Goldsman đột đột điệu.

Cho nên, loại này phim cuối cùng khó tránh khỏi là Hollywood anh hùng hình thức, dù cho kịch tổ chuẩn bị hai phiên bản, Akiva - Goldsman tại châm chước lại châm chước sau, vẫn là tính toán sử dụng Robert - Neville cùng dạ ma thủ lĩnh đồng quy vu làm cụm rạp phiên bản kết cục.

Nguyên nhân rất đơn giản, một cái khác phiên bản kết cục rất văn nghệ , không phù hợp Hollywood thương nghiệp điện ảnh nhu cầu.

Thứ hai phiên bản kết cục, chỉ sẽ xuất hiện ở hậu kỳ phát hành DVD đĩa phim trong, này cũng có thể trở thành DVD bán điểm sở tại.

Kịch tổ rất nhanh đi đến Washington quảng trường, từ hai ngày trước bắt đầu, đã có chuyên nghiệp đoàn đội tại Washington trên quảng trường bố trí ngoại cảnh, để kịch tổ lại đây khi có thể trực tiếp quay chụp.

Tựa như Brooklyn đại kiều như vậy, dù cho có Alexandra - Daddario phụ thân từ giữa quay vần, New York toà thị chính cũng không khả năng cấp kịch tổ quá dài quay chụp thời gian, chung quy nơi này là Manhattan.

Trong kịch bản, tai nạn qua đi, Robert - Neville liền ngụ ở Washington quảng trường một đống phòng ở bên trong, hai kết cục vai diễn phía trước toàn bộ tại Los Angeles studio trung quay chụp hoàn tất, hiện tại quay chụp đều là trên quảng trường cảnh quay bên ngoài, Matthew màn ảnh cũng không phải rất nhiều.

Một ngày quay chụp dạ ma xông vào Robert - Neville chỗ ở, một ngày quay chụp Matthew cảnh quay bên ngoài cùng Alexandra - Daddario nhân vật mang theo tiểu cô nương rời đi New York.

Ngắn ngủi hai ngày thời gian, kịch tổ tại Washington quảng trường cảnh quay bên ngoài liền quay chụp hoàn tất, I Am Legend sở hữu quay chụp cũng theo đó kết thúc.

Matthew đi theo kịch tổ phản hồi Los Angeles, vừa trở lại Thiên Sứ chi thành, liền tiếp đến lần này Oscar tổ ủy hội mời.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 564: Nhất Châm Kiến Huyết

Oscar tổ ủy hội phát đến trao giải khách quý mời, Matthew cũng không ngoài ý muốn, mặc kệ nói như thế nào, Warner Bros đều là Hollywood một trong sáu công ty lớn, muốn vì kỳ hạ nhất tuyến đại chế tác nam chính vận tác đến trên Oscar làm tuyên truyền, không phải cái gì việc khó, hơn nữa hắn danh khí cùng kêu gọi lực cũng đặt ở nơi này.

Bất quá, đến lúc đó muốn ban phát giải thưởng, lại ít nhiều có điểm ra ngoài ý muốn.

“Tốt nhất phim trao giải khách quý a.” Matthew ngồi ở Helen - Hermann trong văn phòng, khép lại Oscar tổ ủy hội thư mời, đối Helen - Hermann nói,“Ta đều hoài nghi bọn họ viết sai lầm.”

Helen - Hermann từ màn hình máy tính mặt sau ngẩng đầu,“Lấy ngươi hiện tại già vị, đương tốt nhất phim trao giải khách quý hoàn toàn không có vấn đề.”

Matthew chỉ là có điểm kỳ quái,“Học viện lão nhân không phải luôn luôn không thích ta, cho rằng ta không có tiến thủ tâm, tự cam bình thường cùng đọa lạc sao?”

“Bọn họ cũng không thích Tom - Cruise.” Helen - Hermann chậm rãi nói,“Tiền mấy giới, còn không phải như thường mời hắn làm tốt nhất phim trao giải khách quý.”

Nàng tạm thời buông xuống trong tay công tác,“Không nói Warner Bros sau lưng vận tác, học viện cũng không ngươi tưởng như vậy ngoan cố, bọn họ có thể không thích một người, cũng sẽ không cùng tiền không qua được.”

Nghe nói như thế, Matthew nhẹ nhàng gật đầu, thương nghiệp xã hội nha, thương nghiệp ích lợi mới là chân lý.

Helen - Hermann tiếp tục nói,“Giải Oscar lựa chọn càng ngày càng tiểu chúng, gần hai năm ratings trượt phi thường rõ ràng, học viện phương diện mời ngươi đảm nhiệm tốt nhất phim trao giải khách quý, chính yếu nguyên nhân vẫn là ngươi phi thường hồng, có năng lực vì Oscar trao giải điển lễ mang đến chú ý cùng ratings.”

Nàng trong thanh âm bao nhiêu mang theo một điểm khinh thường,“Bọn họ tự cho là thanh cao, khinh thường thuần túy thương nghiệp ngôi sao, lại bao giờ cũng là tại thương nghiệp ích lợi trước mặt cúi đầu.”

Matthew không khỏi cười lên,“Helen, lời của ngươi nhất châm kiến huyết a.”

Helen - Hermann nâng kính mắt,“Nói trắng ra là, loại sự tình này đều là cho nhau cổ động, căn bản không tồn tại ai so ai càng cao thượng.” Nàng tạm dừng một chút, còn nói thêm,“Đương nhiên, trong đó cũng khả năng có khác nhân tố.”

“Chẳng lẽ theo ta cùng Spike Lee xung đột có liên quan?” Matthew trong lòng có sở phỏng đoán.

“Khả năng có đi, Spike Lee đạo diễn [ người trong cuộc ] cùng Will - Smith biểu diễn [ The Pursuit of Happyness ] một Oscar đề danh cũng không có lấy đến, từ giữa cũng có thể nhìn thấy một hai.” Helen - Hermann vừa tự hỏi vừa nói,“Hollywood phái tả rất nhiều, có chút là chân chính phái tả, có chút là giống ta như vậy......”

Nàng ngược lại là một điểm đều không che giấu,“Hẳn là có rất nhiều, giống ta như vậy thuận theo xã hội tình thế cùng triều lưu ngụy trang thành phái tả nhân, những người này e sớm liền chán ghét Spike Lee cái kia dân chủ tự do đấu sĩ, ngươi đem hắn làm xong đời, bọn họ hẳn là rất cao hứng.”

Matthew đầu tiên là gật đầu, tiếp còn nói thêm,“Helen, ta là chân chính phái tả ! ta thực thích cùng Latin duệ cùng Hoa kiều cùng nhau công tác.”

Nghe đến những lời này, Helen - Hermann nhớ tới lên kế hoạch trung [ Fast and Furious ] hệ liệt, nói,“Akiva - Goldsman đề cử cái kia Israel nữ diễn viên, ta cùng nàng tiếp xúc qua , nàng đương qua người mẫu cùng quân nhân, quen thuộc súng ống cùng quân nhân cách đấu, ngoại hình điều kiện cũng rất tốt, là thích hợp nhân tuyển.”

“Ngươi cùng nàng ký kết trù tính hiệp ước ?” Matthew hỏi.

“Còn tại đàm.” Helen - Hermann nói thẳng,“Hẳn là không có vấn đề.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,[ Fast and Furious ] hệ liệt chủ yếu diễn viên, trừ phía trước ba bộ khúc chủ yếu nhân vật, mặt khác nhân vật diễn viên cơ bản đều sẽ bắt đầu dùng Thiên Sứ trù tính công ty diễn viên, Thiên Sứ trù tính công ty sẽ vì kịch tổ cung cấp đại bộ phận nhân viên tạm thời, coi như là một lần không hoàn toàn đóng gói phục vụ.

Hỗ trợ cùng có lợi dưới tình huống, chỉ cần không quá cố sức, Matthew đều sẽ thích hợp giúp Helen - Hermann.

“Đúng, Matthew.” Helen - Hermann ngược lại hỏi,“Latin duệ diễn viên không suy xét Michelle - Rodriguez sao?”

Matthew trực tiếp lắc đầu,“Nếu Dominic - Toretto đều xong đời , hắn bạn gái cũng không cần lại cân nhắc, trực tiếp thay đổi người đi.”

Thẳng thắn giảng, trừ Paul - Walker cùng Jordana - Brewster ngoài, mặt khác nhân vật hắn cũng không có suy xét qua, đệ nhị bộ cái kia gọi là Tyrese - Gibson diễn viên đóng vai nhân vật, cũng là tại Paul - Walker đề nghị dưới, mới quyết định tiếp tục sử dụng.

Dù sao khẳng định muốn có một hắc nhân nhân vật, tiếp tục khiến Tyrese - Gibson chọc cười hảo, dĩ vãng lão nhân vật nhiều, cũng có thể câu động hiện có fan điện ảnh tình hoài.

Về phần Hoa kiều diễn viên......

Matthew trực tiếp hỏi Helen - Hermann,“Ta khiến ngươi lưu ý Hoa kiều nam diễn viên tìm đến thích hợp nhân tuyển sao?”

Helen - Hermann lắc đầu,“Không có.” Nàng đơn giản giải thích nói,“Trong giới có danh Hoa kiều nam tinh số lượng hữu hạn, hướng Jack - Trần hòa Jett - lý đám người khẳng định không thích hợp, bọn họ thù lao quá cao, tân nhân mà nói......”

Nàng lại lắc đầu,“Ta cố ý khiến công ty thu thập tương quan tư liệu, tạm thời không tìm được thích hợp nhân tuyển.”

“Này xác thật là vấn đề.” Matthew rất rõ ràng, tại Hollywood loại địa phương này, tìm thích hợp Hoa kiều diễn viên cũng không dễ dàng.

Helen - Hermann bỗng nhiên đề nghị nói,“Không bằng đổi mới nhân vật thiết lập? Đem Hoa kiều nhân vật đổi vi nữ tính? Vivi Nevo bạn gái chào giá hẳn là không cao, nghe nói tại Đông Phương phi thường có kêu gọi lực.”

Matthew lập tức phủ quyết,“Đây không phải hảo chủ ý. Nữ tính nhân vật chỉ có thể trở thành điểm xuyết, ta muốn một ngạnh hán loại nam tính nhân vật.”

Đây cũng là vì tương lai tiến quân thiên bình dương bờ bên kia thị trường suy xét, như là loại này điển hình bỏng thương nghiệp điện ảnh, nam tính nhân vật cùng nữ tính nhân vật sở đại biểu hàm nghĩa tuyệt đối bất đồng, người sau càng nhiều là đảm đương điểm xuyết bình hoa, người trước có khả năng mang đến lực ảnh hưởng sẽ càng đại.

Muốn đả động bên kia người xem, mà không phải bị bài xích, bị cho rằng thành ý không đủ hồ lộng nhân, một nam tính Hoa kiều nhân vật càng thích hợp.

“Ta minh bạch.” Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu,“Ta sẽ để người tiếp tục tìm kiếm.”

Matthew nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Thật sự không được mà nói, để người đi một chuyến Thái Bình Dương bờ bên kia, từ bên kia mời một vị thích hợp nam diễn viên.”

Helen - Hermann tán đồng,“Có thể, qua đoạn thời gian còn tìm không đến mục tiêu, ta tự mình đi đi một chuyến, Thiên Sứ trù tính cùng bên kia hai nhà công ty có nghiệp vụ lui tới.”

Việc này có Helen - Hermann tại, Matthew cũng tương đối yên tâm, từ bên kia tìm thích hợp nam diễn viên cũng không khó, hơn nữa tiểu thịt tươi linh tinh lưu lượng ngôi sao hẳn là còn không có đại diện tích xuất hiện, cũng không cần lo lắng lộng “Cô nương” Trở về.

Hắn nhìn nhìn thời gian, đứng lên chuẩn bị cáo từ rời đi,“Không khác sự đi? Ta hẹn Anna nhìn lễ phục, cần phải đi.”

Helen - Hermann biết Matthew nói là ai, không có phát biểu ý kiến, còn nói thêm,“Còn có một sự kiện, ngày hôm qua [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] từ cuối cùng một trăm hai mươi gia rạp chiếu phim hạ màn, kết thúc Bắc Mĩ chiếu phim.”

Matthew lập tức hỏi,“Cuối cùng box office là bao nhiêu?”

Đối với thời đại này điện ảnh ngôi sao đến nói, box office mới là cứng rắn đạo lý.

“3 ức 5668 vạn dollar.” Helen - Hermann nói thẳng,“Gần với [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ], là 2006 năm Bắc Mĩ niên độ box office bảng xếp hạng đệ nhị cao phim.”

Matthew không chút nào che giấu tâm tình của mình, vui vẻ nở nụ cười,“Ta tham diễn phim, đứng hàng niên độ box office bảng xếp hạng tiền hai danh.” Hắn nhìn về phía Helen - Hermann,“Cùng Warner Bros đàm phán không cần hạ thấp lợi thế.”

Helen - Hermann nhàn nhạt nói,“3500 vạn dollar, đây là điểm mấu chốt ! bằng không, liền chọn dùng tiền kỳ 2000 vạn dollar giữ gốc thù lao cộng thêm hậu kỳ phân thành phương thức.”

“Ta muốn đi phó ước , tái kiến.”

Nói xong, Matthew ly khai Thiên Sứ trù tính công ty, lái xe đi đến Burbank phương bắc, từ hắn phía trước trụ sở bên trong, tiếp Alexandra - Daddario, đuổi tới Armani tại Rodeo đại đạo cửa tiệm, vi Alexandra - Daddario chọn lựa tham dự Oscar trao giải điển lễ thích hợp lễ phục dạ hội.

Đi New York phía trước, hắn liền cùng Armani bên này chào hỏi, Armani mới nhất một mùa thời trang cùng vật phẩm trang sức chuẩn bị rất nhiều, có không ít có thể để cho Alexandra - Daddario chọn lựa, hơn nữa Armani chỉ biết tượng trưng tính thu lấy phí tổn tiền thuê.

Matthew chờ ở Armani mặt tiền cửa hàng phòng khách quý trong, chờ Alexandra - Daddario từ phòng thay quần áo đi ra, Armani ở bên này người phụ trách Donadoni vẫn bồi ở bên cạnh.

“Daddario tiểu thư dáng người xuất chúng, có thể hoàn mỹ khởi động kia bộ vân nghiêng lễ phục dạ hội.” Donadoni trong lời không phải không có nịnh hót,“Đây là Armani mới nhất một khoản lễ phục, chẳng những không có đưa ra thị trường, tạm thời cũng không có xuất hiện ở bất cứ một hồi buổi trình diễn thời trang thượng.”

“Ngươi phí tâm .” Matthew đối Donadoni cười nói.

Donadoni cũng cười nói,“Ngươi quá khách khí, Matthew. Còn có, vật phẩm trang sức đồng dạng là độc nhất vô nhị thiết kế......”

Phòng thay quần áo môn lúc này mở ra, trang phục sư đầu tiên đi ra, Alexandra - Daddario tiếp cũng đi ra .

Nàng mặc một bộ đen trắng giao nhau đoản khoản bên người lễ phục, góc váy vạt dưới vừa lúc rơi xuống đầu gối, hai bên không đối xứng thiết kế có vẻ rất có cá tính, thượng bộ cổ áo còn lại là tương đối truyền thống thâm V, cường điệu đột xuất Alexandra - Daddario ngạo nhân nhất tiền vốn.

Mặt khác, khuyên tai, nhẫn cùng vòng cổ là trọn bộ thiết kế, do bạch kim cùng ngọc bích tạo ra mà thành, tại ngọc bích phụ trợ dưới, nàng cặp kia màu băng lam con ngươi, càng thêm nhiếp nhân tâm phách.

Alexandra - Daddario đi đến Matthew trước mặt, hỏi,“Thế nào?”

Matthew gật gật đầu,“Hoàn mỹ ! quần áo xinh đẹp, nhân càng xinh đẹp !”

Alexandra - Daddario cười cười, lại đi trước gương lớn.

Matthew có thể nhìn ra được đến, nàng đối với này bộ lễ phục trang sức rất hài lòng, đối Donadoni nói,“Liền này mấy đi.”

Tựa hồ nghe đến Matthew mà nói, Alexandra - Daddario quay đầu đến nói,“Thẻ của ta ở trong ví, tiền thuê có thể quẹt thẻ đi?”

Matthew đại khái có thể đoán được Alexandra - Daddario tâm tư, cũng không cưỡng cầu, đối Donadoni gật gật đầu, Donadoni lập tức nói,“Đương nhiên có thể.”

Đính hảo thuê lễ phục, giày cùng trang sức, Alexandra - Daddario khiến Matthew đem nàng đưa đi một nhà nữ sĩ hội sở, cùng Amanda cùng nhau làm mỹ dung.

Cùng Matthew loại này tùy tiện nhân bất đồng, nữ nhân vi thảm đỏ làm chuẩn bị càng nhiều.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 565: Mặt Dày Vô Sỉ

Mỗi năm mùa đông, đều là Los Angeles mùa mưa, như vậy đến cuối tháng hai ba tháng sơ trong khoảng thời gian này, mùa mưa cơ bản liền tới gần vĩ thanh, không nghĩ tới năm nay từ tiến vào hai tháng hạ tuần bắt đầu, Los Angeles liền lâm vào ít có mưa dầm liên miên thời tiết trong, khi đoạn đương thời Tiểu Vũ tuy rằng không lớn, nhưng đối Oscar trao giải điển lễ đặc biệt là ngôi sao đi thảm đỏ giai đoạn, mang đến rất nhiều không tiện.

Tổ ủy hội phương diện đương nhiên không có khả năng bởi vì đổ chút mưa liền hủy bỏ thảm đỏ giai đoạn, đừng nói là Tiểu Vũ , cho dù là trên trời rớt dao, cũng ngăn cản không được nhất chúng nữ tinh nhóm đi thảm đỏ bác nhãn cầu cước bộ.

Đối với các nữ tinh đến nói, trọng yếu nhất xuất đầu lộ diện cơ hội, đương chúc Oscar thảm đỏ chi dạ.

Trên lễ trao giải, nhất tuyến đại cast, chủ lưu truyền thông tập hợp, trên cơ bản vào vòng trong tuyển thủ trên thảm đỏ xuyên cái gì, mang cái gì cũng đem chiếm cứ kế tiếp tin tức cùng internet truyền thông trang.

Cùng Matthew cùng Alexandra - Daddario lâm thời nước tới chân mới nhảy bất đồng, đại bộ phận muốn tham dự hoặc là mưu cầu tham dự Oscar trao giải điển lễ ngôi sao, thường thường trước tiên hơn một tháng liền sẽ làm chuẩn bị, định chế lễ phục cùng tố hình huấn luyện đều là tiểu ý tứ, chỉnh dung, chích cùng hút mỡ linh tinh động đao phương thức, cũng là khá nhiều nhân lựa chọn.

Đây là Los Angeles chỉnh hình sản nghiệp trong một năm sinh ý tốt nhất mùa.

Còn có rất nhiều ngôi sao, cho dù là chỉnh hình đều không thể mang đến tốt thảm đỏ hiệu quả, tại khổng lồ giải trí sản nghiệp nhu cầu dưới, tự nhiên có tương quan phục vụ tùy theo sinh ra.

Có chút nữ tinh vừa không có cao gầy dáng người cùng đại chân dài, lại không gợi cảm hỏa bạo, đi thảm đỏ hiệu quả không tốt làm thế nào? Này căn bản không làm khó được Hollywood các tạo hình sư, chỉ cần tại quần áo phía dưới làm điểm động tác nhỏ, liền có thể hoàn mỹ giải quyết.

Tỷ như bỏ thêm vào cùng áp súc, tố thân nội y khiến chỉnh thể thoạt nhìn càng hoàn mỹ, thậm chí có thể xuyên lên giả mông, khiến cái mông thoạt nhìn càng viên.

Đối với này bộ phận nữ tinh đến nói, thảm đỏ không phải gặp gỡ bất ngờ nam nhân hoàn mỹ trường hợp, các nàng sẽ không muốn cho bất cứ nam nhân chạm vào này mấy giả dối.

Tương đối ứng , vì phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện, những người này tạo hình sư sẽ toàn bộ hành trình đi theo, vi hộ khách chuẩn bị châm tuyến, băng dán cùng urgo để ngừa khẩn cấp tình huống -- trên lễ trao giải chống ra váy, hoặc mặc váy lảo đảo một chút liền xả nát tiền lệ có rất nhiều.

Thậm chí, trước đem cắt hảo vải dệt xuyên tại trên người, lại do trang phục sư hoàn toàn ấn thân hình khâu hảo, bất quá loại người này theo sau một đoạn thời gian sẽ thích đến bay lên, quần áo căn bản không có cách nào khác bình thường cởi ra, từ xuyên lên lễ phục đến lễ trao giải kết thúc, sáu bảy giờ trong đó, không thể đi WC, thật sự không nín được chỉ có thể đi WC tách ra hai chân......

Có chút đuôi cá thiết kế lễ phục, liên chân đều rất khó tách ra, kia liền bi đát .

Cho nên, cùng chi tương đối , vây quanh Hollywood lại sinh ra một loại khác kỳ lạ phục vụ, Beverly Hills rất nhiều chính quy chỉnh hình bệnh viện bên trong đều có.

Vì bảo đảm tốt nhất trạng thái, vì phòng ngừa bụng nổi lên, vì không lạp không tiểu, rất nhiều Hollywood ngôi sao đều tại ăn uống phương diện nghĩ biện pháp.

Như là tân thế kỷ phía trước, trao giải điển lễ ngày đó không ăn không uống là bình thường tình huống, hôm nay đã quá hạn , hiện tại từ trao giải điển lễ phía trước ba bốn ngày thậm chí một tuần bắt đầu, rất nhiều ái mĩ cùng nghĩ ra nổi bật thắng qua hết thảy nữ ngôi sao liền bắt đầu cự tuyệt ẩm thực.

Các nàng sẽ đi cung cấp chuyên nghiệp phục vụ lại có tư chất chỉnh hình bệnh viện, dùng tiêm tĩnh mạch phương thức bổ sung vitamin, này cùng đánh từng chút cùng loại, rót vào là bao gồm Taurin, vitamin B11,B12 đợi đã (vân vân) vitamin B tộc tổ hợp, có thể nâng cao tinh thần, chống cự cảm xúc suy sụp cùng mệt nhọc, để người thoạt nhìn năng lượng mười phần.

Nguyên bản Matthew cũng không phải đặc biệt lý giải, đây là phía trước từ Scarlett Johansson chỗ đó nghe nói , Scarlett Johansson loại này đẫy đà loại hình nữ tính, có thể nói là phương diện này điển hình.

Scarlett Johansson còn nói với hắn qua, mỗi lần tham gia Oscar, đại bộ phận nữ tinh đều sẽ mang theo cường lực thuốc giảm đau, xoa dịu năm sáu giờ mặc đầu nhọn giày cao gót mang đến đau đớn.

Nữ tính thời trang, rất nhiều thời điểm đều là đối nhân thể tra tấn.

Mặt khác, Scarlett Johansson còn nói với hắn một loại càng thêm kinh sợ “Quỷ hút máu mỹ dung”.

Mọi người đều biết, Hắc Quả Phụ mặt bộ da thịt không tính là bao nhiêu hảo, đây là trời sinh chỗ thiếu hụt, cho nên nàng tham gia trọng yếu thảm đỏ hoặc là lễ trao giải phía trước, đều sẽ tiến hành chuyên môn điều chỉnh, đó chính là đến chuyên nghiệp cơ cấu làm “Quỷ hút máu mỹ dung”.

Dùng Scarlett Johansson đối với hắn miêu tả lời đến nói, thầy thuốc trước trừu chính nàng huyết, bỏ vào máy ly tâm, được đến giàu có tiểu cầu huyết tương cùng sinh trưởng nhân tử áp súc huyết tương, lại dùng rất nhỏ hiển vi châm từng châm một lần nữa tiêm vào mặt bộ. Nó có thể đại lượng kích thích collagen cùng co dãn albumin tăng trưởng, phát ra khôi phục hòa mỹ dung da thịt tác dụng.

Vì diễm áp thảm đỏ, tranh thủ càng nhiều truyền thông cùng người xem nhãn cầu, Hollywood các nữ tinh hợp lại, thật không phải hắn như vậy trời sinh điều kiện liền hảo nam nhân có thể tưởng tượng .

Nói như thế nào đâu, một chi quân đội làn da khoa chuyên gia, mĩ trang sư, mỹ phát sư, tạo hình sư, tư nhân kiện thân giáo luyện...... Tùy thời đợi mệnh, lúc này mới có trên thảm đỏ thoạt nhìn không chút nào cố sức mĩ lệ.

So sánh dưới, Matthew đều cảm giác bình thường mặc quần áo, vỏn vẹn hôm nay giữa trưa chưa ăn cơm hắn cùng Alexandra - Daddario thật sự là rất không chuyên nghiệp .

Nếu lần này Oscar đạo diễn cùng giám chế, dám bởi vì ngày mưa liền hủy bỏ thảm đỏ giai đoạn, bọn họ tuyệt đối sống không qua Oscar chi dạ, kia vài liều mạng tạo ra tạo hình nữ tinh cự sẽ đem bọn họ tươi sống xé.

Vì ứng đối ác liệt thời tiết, tổ ủy hội lại tế ra đại chiêu, đem Kodak rạp hát phía trước Tinh Quang đại đạo dùng màu trắng mái hiên bao phủ lên, thảm đỏ bắt đầu càng là dựng lên một có thể dung nạp mấy trăm nhân đại lều trại, các ngôi sao cưỡi ô tô đến sau, sẽ trước trong lều trại dừng lại chờ đợi một đoạn thời gian, sau đó lại đi lên thảm đỏ.

Matthew thảm đỏ thời gian tương đối dựa vào sau, cùng Alexandra - Daddario đến tương đối muộn, tiến vào lều trại thời điểm, bên trong đã hội tụ mấy chục hào nhân.

“Đừng khẩn trương.” Matthew đối kéo hắn cánh tay Alexandra - Daddario nói,“Đi theo ta bên cạnh, coi như đây là chuẩn bị đi nhà mình phòng ăn (nhà hàng).”

Alexandra - Daddario kéo hắn cánh tay thủ có điểm nhanh, màu băng lam ánh mắt trong lều trại đổi tới đổi lui, nói,“Ta lần đầu tiên đến Oscar hiện trường, như thế nào sẽ không khẩn trương.”

Nàng nhẹ nhàng kéo Matthew cánh tay, nhắc nhở nói,“Clint - Eastwood lại đây .”

Matthew quay đầu nhìn lại, tóc hoa bạch Clint - Eastwood đã nhanh đến trước người , vội vàng nghênh tiến lên một bước, chủ động chào hỏi nói,“Hải, Clint.”

Clint - Eastwood chủ động thò tay cùng Matthew cầm, nói,“Đã lâu không gặp , Matthew.”

“Cũng không bao lâu đi?” Matthew cười cười, hướng hắn giới thiệu bên cạnh bạn gái,“Clint, đây là Alexandra - Daddario, bằng hữu của ta.”

Clint - Eastwood nhân già đi, tâm lại chưa bao giờ lão qua, nghe hiểu được Matthew trong lời nói ý tứ, có chút khách khí cùng Alexandra - Daddario nói vài câu.

Hắn lại đây, vẫn là vì Matthew, rất nhanh chuyển tới bên này,“Spike Lee sự ta muốn với ngươi nói tiếng cám ơn.” Hắn gặp Matthew muốn mở miệng, vội vàng nâng tay ngăn lại, nói,“Matthew, ngươi hãy nghe ta nói xong. Ta khó chịu Spike Lee cũng có đoạn thời gian , trừ mắng hắn vài câu, cầm hắn cũng không có gì hảo biện pháp, ngươi hiện tại trực tiếp khiến hắn tại Hollywood cùng đường bí lối, thật là đại khoái nhân tâm, trong giới từ đây thiếu một nơi nơi bay loạn ruồi bọ.”

“Ngươi quá khách khí.” Matthew cười nói.

Clint - Eastwood không tiếp hắn mà nói, ngược lại trịnh trọng nói,“Matthew, về sau có dùng được ta lão nhân địa phương, cứ việc mở miệng.”

Lời này vừa ra, Alexandra - Daddario không khỏi vì này ghé mắt, đối với Clint - Eastwood loại này tầng cấp người đến nói, e cực ít nói ra lời cùng loại đi? Này càng như là một hứa hẹn.

Nàng xuất thân từ tinh anh gia đình, cũng không giống bề ngoài biểu hiện như vậy ngực đại ngốc nghếch, bằng không cũng sẽ không vẫn đối Matthew như gần như xa .

Một Hollywood đại đạo diễn, tại trong giới dốc sức làm vài thập niên nhân vật, nợ Matthew một cự đại nhân tình......

Alexandra - Daddario có thể tưởng tượng, nếu Matthew cần mà nói, Clint - Eastwood tất nhiên sẽ giúp đỡ đại ân.

Nghe Matthew cùng Clint - Eastwood thoải mái khoái trá nói chuyện phiếm, nàng cũng thường thường chất lên tươi cười, tuy rằng từ đầu tới đuôi đều không chen miệng được, nhưng thủy chung biểu hiện như là tham dự trận này đối thoại nhân.

Hàn huyên một hồi, Clint - Eastwood cáo từ rời đi, Matthew vừa mới chuẩn bị rời đi lều trại nhập khẩu bên này, trắc phía sau truyền đến một có chút quen thuộc thanh âm.

“Matthew - Horner !”

Nghe được này không tính cao, lại mang theo uấn nộ thanh âm, Matthew quay đầu nhìn, một có điểm nhìn quen mắt trung niên nam nhân liền đứng ở cách đó không xa.

Nhìn thấy này khiến hắn chân chính tiến vào Hollywood nam nhân, Matthew phảng phất gặp được lão bằng hữu như vậy, đi qua chào hỏi,“Hải, Johnny, đã lâu không gặp, ta đều tưởng ngươi .”

Nghe này chẳng biết xấu hổ mà nói, nhìn này vô liêm sỉ nhân, Jonny Lee Miller trong lúc nhất thời ngẩn người, không biết nên nói cái gì mới tốt.

Matthew lại giống lão bằng hữu như vậy, đi qua vỗ hắn cánh tay một chút,“Như thế nào? Johnny, không biết ta ? Chúng ta là lão bằng hữu a !”

Alexandra - Daddario vẫn đi theo Matthew bên cạnh, nhìn nhìn Jonny Lee Miller xa lạ gương mặt, xác định không biết hắn, hẳn là không phải đại minh tinh, hơn nữa Matthew bằng hữu nàng cơ bản đều nhận thức, không biết cũng nghe Amanda giới thiệu qua, người này khẳng định không phải Matthew bằng hữu.

Khiến nàng phi thường hảo kì là, vì sao người này sững sờ ở chỗ đó, bày ra một bộ muốn khóc lại khóc không được biểu tình?

Đột nhiên, nàng nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ là tại Matthew trong tay nếm qua đau khổ nhân?

“Matthew ! Horner !” Jonny Lee Miller vừa mở miệng kêu Matthew - Horner danh tự thời điểm, nghĩ đến qua rất nhiều khả năng, lại làm sao cũng không nghĩ tới Matthew - Horner không biết xấu hổ đến nước này, chẳng những dám quay đầu đến đối mặt hắn, còn dám bậy bạ cùng chính mình là bằng hữu?

Nhân...... Như thế nào có thể như vậy vô liêm sỉ a !

“Johnny, làm sao?” Matthew vẫn là một bộ lão bằng hữu giọng điệu,“Gặp khó khăn ?”

Hắn bừng tỉnh đại ngộ,“Úc...... Ta hiểu được, băng ghi hình.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 566: Đèn Đầu Xe

Băng ghi hình?

Nghe được Matthew nhắc tới từ này, Jonny Lee Miller mở to hai mắt nhìn, nhớ tới vài năm trước phát sinh sự tình, tiếp không tự giác sinh ra một cỗ suy sút cảm.

Kia vài sự tình đều qua rất lâu , hắn truy cứu còn có ý nghĩa sao? Liền tính là muốn truy cứu, lấy cái gì đến đối kháng trước mặt này Matthew - Horner?

Tiền tài? Matthew - Horner một bộ phim thù lao so với hắn hành nghề tới nay kiếm đến sở hữu tiền đều nhiều !

Địa vị? Hắn tối hồng thời điểm cũng bất quá là nhị tuyến thiên hạ ngôi sao, hôm nay Matthew - Horner được công nhận nhất tuyến hồng tinh !

Đánh nhau? Vài năm trước hắn cũng không dám, hai năm nay ăn uống chơi gái cá cược hút thuốc phiện, thân thể sớm liền vét sạch , e liên Matthew - Horner bên cạnh này đại ngực bò sữa đều đánh không lại.

Đột nhiên, Jonny Lee Miller phi thường hối hận hô kia một tiếng, chính mình thuần túy là đói mụ đầu, không có việc gì trêu chọc loại này khốn kiếp làm cái gì? Đây không phải tự tìm phiền toái sao?

“Johnny !” Cứu mạng thanh âm giống như thiên âm,“Ngươi làm cái gì đâu? Nhanh lên lại đây !”

“Có người tìm ta, ta đi trước.” Jonny Lee Miller lưu lại một câu, cũng không quay đầu lại hướng tới từ bên kia tới được bạn gái đi, kéo lên bạn gái tay liền đi, phảng phất sau lưng có có thể ăn người Ác Ma.

Alexandra - Daddario nhìn này khoa trương một màn, không khỏi đối Matthew nói,“Hắn rất sợ ngươi a.”

Matthew hơi hơi nhún vai,“Khả năng là đi.”

Lúc này lục tục có người đi lên thảm đỏ, fan điện ảnh liên tiếp tiếng hét truyền tới, Matthew mang theo Alexandra - Daddario hướng lều trại lối ra bên kia đi

“Vừa rồi ngươi nói băng ghi hình?” Alexandra - Daddario vãn nhanh Matthew cánh tay, phi thường hảo kì,“Cái gì băng ghi hình?”

Matthew biên hướng phía trước đi, vừa nói,“Ta còn là tiểu diễn viên thời điểm, hắn từng muốn tính toán ta, ta......”

Nói đến nơi đây, hắn bỗng nhiên dừng, liền ở phía trước cách đó không xa, Angelina - Jolie cùng Brad - Pitt nghênh diện mà đến, kia hai người nhìn thấy Matthew, cũng thoáng thả chậm cước bộ.

Bọn họ cùng Matthew sai thân mà qua, Matthew còn đối Brad - Pitt khẽ gật đầu, Brad - Pitt cũng cười gật đầu thăm hỏi, tựa hồ căn bản không biết từng Matthew làm qua cái gì.

Tương đối với Brad - Pitt, Angelina - Jolie nhìn về phía Matthew ánh mắt có chút sắc bén, Matthew đồng dạng đối với nàng cười cười, Angelina - Jolie tựa như ban sơ đối đãi hắn, đầy mặt đại nhân vật đối mặt tiểu nhân vật khi lạnh lùng.

Này hai người từ Jennifer - Aniston bắt gian sự kiện sau, đã lâu không có công khai lộ diện .

“Bọn họ đây là chuẩn bị tái nhậm chức?” Alexandra - Daddario tại Matthew bên tai nhỏ giọng nói,“Này đôi cẩu nam nữ !”

Matthew nhún vai,“Lại không còn ra, bọn họ liền muốn bị người quên đi .”

Hollywood luôn luôn dễ quên, người xem đồng dạng như thế, cho dù là Brad - Pitt, mai danh ẩn tích thời gian lâu lắm mà nói, như thường sẽ hướng người qua đường giáp trượt xuống.

Này hai người rất nhanh từ bên cạnh đi qua, phỏng chừng lần này là tính toán mượn Oscar thanh thế, đến một lần cường thế trở về.

Matthew cũng không như thế nào lo lắng, năm đó sự trừ Helen - Hermann cùng Elena - Boyar, căn bản không ai biết cùng hắn có liên quan, đại khái Jennifer - Aniston sẽ có sở phỏng đoán là bị người thiết kế, lại cũng khó lấy liên tưởng đến hắn trên người.

Loại sự tình này đương nhiên không có cách nào khác 100% bảo mật, ai cũng không biết có hay không truyền lưu đi ra ngoài hoặc là có người liên tưởng đến hắn trên người, nhưng từ Angelina - Jolie cùng Brad - Pitt hiện tại biểu hiện đến xem, phỏng chừng này hai người không đem hắn cùng kia sự kiện phân chia ngang bằng.

“Ngươi đang nhìn cái gì?” Angelina - Jolie mắt nhìn bên cạnh Brad - Pitt,“Cái kia nữ nhân ngực rất lớn?”

Brad - Pitt theo bản năng gật đầu,“Rất lớn.” Hắn tiếp ý thức được không đúng, nhanh chóng nói,“Ta chính là muốn nhìn một chút, Matthew - Horner tân bạn gái trưởng cái dạng gì.”

“Ngươi tốt nhất để người theo dõi Matthew - Horner.” Angelina - Jolie nhìn qua so Brad - Pitt càng có đầu não,“Hắn là chúng ta một lần nữa trạm hồi địa vị cao có thể lợi dụng đối tượng.”

“Vì sao nói như vậy?” Brad - Pitt không rõ.

Angelina - Jolie đơn giản giải thích nói,“Ta chuyên môn nghiên cứu qua, Matthew - Horner cùng ngươi phong cách có bộ phận cùng loại, hắn coi trọng nhân vật, không hẳn không thích hợp ngươi, chúng ta nhu cầu cấp bách muốn một lần thành công, mà hắn...... Hắn hiện tại cơ hồ là thành công đại danh từ.”

Brad - Pitt gật gật đầu,“Ta hiểu được. Hắn xem hảo nhân vật, ta tưởng biện pháp trước tiên vận tác xuống dưới.”

“Tính ngươi còn có điểm đầu não......”

Hai người kia tuy rằng gần nhất hai năm là truyền thông cùng người xem trong mắt tuyệt đối phản đối nhân vật, nhưng xuất đạo đều hơn mười năm , tại trong giới có nhất định nhân mạch quan hệ, theo sau trong lều trại chung quanh du tẩu, thi triển giao tế thủ đoạn, tranh thủ sở hữu có thể tranh thủ cơ hội.

Liền tại Angelina - Jolie cùng Brad - Pitt nơi nơi giao tế thời điểm, Matthew cùng Alexandra - Daddario đi lên Oscar thảm đỏ.

Màu trắng mái hiên ngăn cách từ thiên không nhỏ giọt hạt mưa, chói mắt thiểm tắt đèn chiếu sáng chung quanh mỗi một tấc không gian, điên cuồng tiếng hô như sơn hô hải khiếu vọt tới......

Loại này kỳ lạ Oscar thảm đỏ cảm giác, khiến Alexandra - Daddario hai chân phát nhanh, khẩn trương chỉ có thể lộ ra biểu diễn huấn luyện ra tươi cười, kéo Matthew cánh tay tay vẫn đang run rẩy.

“Thả lỏng, Anna.” Matthew thò tay ôm lấy nàng eo,“Cùng bên trái fan điện ảnh vẫy tay.”

Alexandra - Daddario vội vàng nâng tay hướng bên kia huy huy, lúc này mới cảm giác thả lỏng một điểm.

“Ta có phải hay không khẩn trương phát tê?” Nàng có điểm lo lắng đi thảm đỏ hiệu quả,“Có phải hay không rất khứu?”

Matthew ôm nàng eo đi về phía trước, vừa đi vừa thấp giọng nói,“Anna, ngươi rất đẹp, phi thường xinh đẹp.”

Giống Alexandra - Daddario như vậy nữ nhân, đi ở trong đám người nhất định sẽ trở thành tiêu điểm, bởi vì đặc điểm rất đột xuất .

Phàm là người lái xe, như thế nào sẽ không chú ý đèn đầu xe?

Đương nhiên, hắn sẽ không tự coi nhẹ mình, có thể bị hắn mang lên thảm đỏ nhân, khẳng định sẽ không kém, tối thiểu trải qua trang phục lộng lẫy, có thể áp chế một mảng lớn lấy sinh mệnh hợp lại tạo hình nữ tinh.

Đi vào phỏng vấn khu, Matthew cùng Alexandra - Daddario đều ngắn gọn tiếp nhận phỏng vấn, hai người chủ yếu đề tài đều tại vây quanh I Am Legend đảo quanh, đây cũng là bọn họ đến Oscar chủ yếu mục đích .

Tựa như hắn tưởng như vậy, Alexandra - Daddario phi thường hấp dẫn phóng viên chú ý, vô số nhiếp ảnh phóng viên màn ảnh đều dính ở trên người nàng, sáng lên thiểm tắt đèn nhiều chi dày đặc, thậm chí khiến cho Alexandra - Daddario ngắn ngủi xuất hiện ánh mắt không thích hợp.

Matthew lập tức kéo nàng vào Kodak rạp hát, trong đầu lại có thể tưởng tượng ra kia vài giải trí phóng viên ngày mai sẽ như thế nào viết Alexandra - Daddario.

“Một vị thiên sinh lệ chất cũng có một đôi nhiếp nhân tâm phách thiển lam mắt đẹp mĩ nữ.”

“Nàng là vị khí chất có chút lãnh mắt xanh mĩ nữ, tóc đen xứng lam mâu, thêm trắng nõn non mịn da thịt, có băng mỹ nhân cảm giác.”

“Một đời mới màn ảnh gợi cảm vưu vật, nàng một vị con lai, là Thiên Sứ cùng ma quỷ hóa thân, Thiên Sứ gương mặt, người gặp người thích ma quỷ dáng người......”

Tiến vào Kodak rạp hát, Matthew rất nhanh liền tìm đến chính mình vị trí, bởi hắn không có đạt được Oscar đề danh, chỗ ngồi tương đối dựa vào sau, bất quá cũng tại hàng thứ năm tới gần trung gian địa phương, xem như tương đương không sai .

Alexandra - Daddario thủy chung bồi tại Matthew bên cạnh, đặc biệt là Jessica - Alba cùng Scarlett Johansson đi ngang qua bên này chào hỏi khi, đối với nàng âm thầm châm chọc vài câu, cũng biểu hiện lạc lạc hào phóng, biểu hiện ra vô cùng tốt hàm dưỡng.

“Ngươi cảm giác Martin - Scorsese có thể đoạt giải sao?” Alexandra - Daddario cùng Matthew ghé vào cùng nhau, nhỏ giọng nghị luận sắp bắt đầu trao giải điển lễ.

“Ta cũng không biết.” Matthew nghĩ nghĩ, cố ý đến gần Alexandra - Daddario trắng nõn bên lỗ tai, thấp giọng nói,“Bất quá ta nghe nói một sự kiện, ta mấy ngày hôm trước tới nơi này vi trao giải điển lễ diễn tập qua, vì bảo mật, diễn tập là phân đoạn tiến hành , ta phía trước ban phát giải thưởng là tốt nhất đạo diễn, ngươi biết ta nhìn thấy ai sao?”

Alexandra - Daddario lập tức hảo kỳ hỏi,“Ai?”

Matthew thanh âm ép tới càng thấp,“George - Lucas, Francis - Coppola cùng Steven - Spielberg !”

“A?” Alexandra - Daddario thiếu chút nữa kinh hô lên tiếng, nhanh chóng che miệng lại.

“Anna, ngươi ngẫm lại đi, có ai có thể khiến này ba người chạy tới vi tốt nhất đạo diễn trao giải làm diễn tập?” Matthew thanh âm như trước rất thấp,“Lớn nhất khả năng là cái gì?”

Alexandra - Daddario cũng là người trong giới, lập tức nhỏ giọng trả lời,“Martin - Scorsese.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Nghe nói [ Điệp vụ Boston ] chụp thực không sai, lão Martin lần này đoạt giải hi vọng rất lớn.”

Hắn biết đây là căn cứ cảng bản [ Vô Gian đạo ] cải biên phim, mơ hồ còn nhớ rõ, Martin - Scorsese này phiên bản từng rất không chiêu bọn họ thích.

Lúc ấy hắn xem qua hai phiên bản đạo bản tải xuống sau, cũng hiểu được Bắc Mĩ bản thật sự không thế nào .

Khả năng từng cái địa khu thẩm mỹ đều có sai biệt, năm trước [ Điệp vụ Boston ] phát hành sau, tại Bắc Mĩ đánh giá cũng không tệ lắm,IMDB cho điểm phương diện cũng có 8.7 phân, này tại IMDB tuyệt đối là cao phân, liền tính hậu tục có điều trượt, cũng khả năng duy trì tại 8.5 phân tả hữu.

Chẳng sợ đặt ở Martin - Scorsese sở hữu phim bên trong, danh tiếng cũng là xếp hạng tại rất dựa vào phía trước một bộ tác phẩm.

Chỉ có thể nói từng cái điện ảnh thị trường người xem đều có nhất định độc đáo thẩm mỹ, loại tình huống này sẽ không lấy cá nhân hoặc là nào đó một bộ điện ảnh mà thay đổi, tựa như cảng bản [ Vô Gian đạo ] lãng mạn hắc bang phong cách tại Bắc Mĩ bán không được như vậy, có cảng bản [ Vô Gian đạo ] châu ngọc ở phía trước,[ Điệp vụ Boston ] như vậy miệng đầy thô tục tả thực phong cách, đồng dạng cũng không thảo Đông Phương thị trường niềm vui.

Dù cho đến hiện tại, Matthew đều cảm giác cảng bản [ Vô Gian đạo ] hoàn toàn siêu việt mĩ bản một cấp bậc, có lẽ cũng có vào trước là chủ quan niệm.

Trao giải điển lễ kéo ra mở màn, tựa hồ Oscar lại một lần chuẩn bị vứt bỏ lão Martin, phía trước giải thưởng trung,[ Điệp vụ Boston ] không thu hoạch được gì, thẳng đến dạ hội tiến vào phần sau, này bộ phim mới bắt đầu phát lực, liên tiếp lấy đến tốt nhất cắt nối biên tập cùng tốt nhất cải biên kịch bản.

Đương Mirren - Helen lấy xuống tốt nhất nữ chính thời điểm, Matthew rời đi chỗ ngồi tiến vào hậu trường, chuẩn bị đi trao giải.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 567: Quá Mức Xa Xôi

Tiến vào hậu trường, dạ hội đạo diễn lập tức chào đón, cho hắn một phần tân xuyến từ, nói là xuyến từ có điều thay đổi, Matthew chăm chú nhìn nhìn, đại khái là vì thời gian suy xét, tân xuyến từ trở nên phi thường ngắn gọn, lần trước diễn tập khi cho hắn xuyến từ phi thường dài, phỏng chừng là lâm thời sửa , đêm nay trao giải điển lễ duy trì liên tục thời gian quá dài, đã hơn ba giờ , đừng nói trước TV người xem sẽ chán ghét phiền, lại không nhanh lên kết thúc, nói không chừng sẽ có xuyên bó sát người lễ váy nữ tinh đương trường tiểu tại Kodak rạp hát bên trong.

Nhớ xong xuyến từ, Matthew tại đạo diễn dẫn dắt dưới, đi đến hậu trường lối ra vị trí, vừa lúc nhìn thấy George - Lucas, Francis - Coppola cùng Steven - Spielberg lên đài ban phát tốt nhất đạo diễn giải thưởng.

Hắn ánh mắt dừng ở George - Lucas trên người, vị này đại danh đỉnh đỉnh đạo diễn, chế tác nhân cùng ức vạn phú hào, vừa không là đạo diễn công hội thành viên, cũng không có gia nhập điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học viện, đối Oscar thái độ cũng là có cũng được mà không có cũng không sao, học viện cũng luôn luôn đều không điểu hắn, lại mảy may không thể ngăn cản hắn trở thành chân chính Hollywood cao nhất nhân vật.

Luận cùng tại trong giới địa vị cùng thực lực, không lấy qua Oscar tiểu kim nhân George - Lucas tuyệt đối tại Martin - Scorsese, Francis - Coppola cùng Steven - Spielberg bên trên.

Này ba người hướng trên đài vừa đứng, chẳng sợ giải thưởng còn chưa công bố, đêm nay tốt nhất đạo diễn hồi hộp toàn vô, tứ đại đạo diễn trong đó ba cùng tiến lên đài trao giải, đoạt giải người là ai còn không phải rõ ràng sao?

Kết quả không hề có hồi hộp, đang vì Oscar phấn đấu nhiều năm sau, Martin - Scorsese rốt cuộc được đến học viện tán thành, dựa vào [ Điệp vụ Boston ] lấy xuống Oscar tốt nhất đạo diễn tiểu kim nhân.

Toàn trường bùng nổ nhiệt liệt tiếng vỗ tay, tuy rằng đây không phải Martin - Scorsese tốt nhất điện ảnh, nhưng cũng là tốt nhất điện ảnh chi nhất, hắn lấy xuống tốt nhất đạo diễn có thể nói thực chí danh về.

Matthew không thích Martin - Scorsese phim xã hội đen, tựa như hắn thích Cảng bản [ Vô Gian đạo ] hơn xa mĩ bản [ Điệp vụ Boston ] như vậy, Martin - Scorsese mĩ thức phim xã hội đen, không hợp hắn khẩu vị, thế nhưng nhìn thấy Martin - Scorsese cầm giải thưởng, hắn phát ra từ nội tâm vi lão Martin vỗ tay chúc mừng, bởi vì tình huống rõ ràng, đó là Martin - Scorsese sớm liền nên được .

Trên vũ đài, trao giải khách quý phân lượng bạo biểu, Martin - Scorsese kích động không thôi, hai điều bảng hiệu thô lông mi hạ hai mắt ướt át, rốt cuộc được đền bù mong muốn chân tình biểu lộ mai kia đắc chí nói năng lộn xộn một hơi nói ra mười mấy “thank you,thank you......”

Martin - Scorsese cố ý cám ơn Lưu Vĩ Cường cùng Cảng bản kịch tổ, đồng thời cũng thanh minh hắn căn bản không có xem qua Cảng bản [ Vô Gian đạo ].

Thảng lấy Matthew ánh mắt nhìn,[ Điệp vụ Boston ] liền giống như cứng rắn muốn nam nhân xuyên giày cao gót, tuyệt đối không được tự nhiên, nhưng hắn đồng dạng rõ ràng, tự thân đối mĩ thức phim xã hội đen có thành kiến, có lẽ mĩ bản thật xuất sắc, tựa như rất nhiều người nói như vậy, Martin - Scorsese từ cơ trí tối tăm một Vô Gian Địa Ngục cố sự trung, thoát thai ra một khí chất hoàn toàn mĩ thức cố sự,

Martin - Scorsese 1956 năm xuất đạo, nhiều lần bị đề danh Oscar tốt nhất đạo diễn hậu tuyển nhân, liên tiếp tay không mà quay về, hắn là cực độ hi vọng được đến Oscar khẳng định , mặc kệ mặt khác vinh dự là như thế nào để ý với hắn, mặc kệ có bao nhiêu fan điện ảnh đem hắn tôn sùng là vua không ngai quỳ bái.

Này tốt nhất đạo diễn tiểu kim nhân cùng này nói là ban [ Điệp vụ Boston ], không bằng nói là đối với hắn nhiều năm qua cày cấy thành lập cá nhân phong cách đồng tình.

Oscar bao giờ cũng là ham thích với bồi thường , nó rất ít tại một đạo diễn tối huy hoàng thời điểm cho hắn tối huy hoàng tác phẩm cho ứng có vinh dự.

Martin - Scorsese Hoàng Kim thời kỳ sớm trôi qua, này thưởng tới quá trễ, sớm ở Robert - De Niro còn huy được động quyền đầu cùng thương thời điểm, này tôn tiểu kim nhân liền nên đến.

Nhưng là khi nhìn đến Martin - Scorsese cầm lấy tiểu kim nhân kia hình ảnh, ai đều biết thời khắc này là hắn nên được .

Cứ việc đã tóc trắng xoá, hắn chung quy là đợi đến , trên đài Martin - Scorsese, so với [ Điệp vụ Boston ] nam chính Leonardo - DiCaprio muốn hạnh phúc rất nhiều.

Năm nay Leonardo - DiCaprio cùng Kate - Winslet song song đạt được tốt nhất nam nữ nhân vật chính đề danh, Jack cùng Rose béo ở trên Oscar lần nữa tụ họp, vô số [ tàu Titanic ] phấn ti hy vọng hai người có thể cùng nhau đi lên Oscar tối cao cổ thưởng đài, nhưng bọn họ xem nhẹ một trọng yếu hiện thực, Jack cùng Rose béo hôm nay còn vô pháp đè chìm thuyền lớn, Oscar như thế nào sẽ cấp giải thưởng?

Đương Jack cùng Rose béo một người liền có thể đè chìm thuyền lớn thời điểm, giải thưởng tự nhiên liền đến .

Nghĩ đến kia khủng bố trung mang theo toan thích hình ảnh, Matthew lại một lần nữa xác nhận, chính mình vẫn là ly Oscar biểu diễn thưởng xa một chút cho thỏa đáng, bộ dạng như thế hảo xem, chính là thực hiện sơ tâm nhất đại tiền vốn, cũng không thể bởi vì một tòa mạ vàng nam tượng sẽ phá hủy.

Về sau oa chỉ biết thổ tào gần đất xa trời Lý đại thúc, bởi vì bọn họ chưa thấy qua khi đó Tiểu Lý Tử, nộn được ngắt ra nước, soái được đầy mặt huyết, trong trí nhớ vĩnh viễn tuyệt thế mĩ thiếu niên a......

Liền tại hắn miên man suy nghĩ thời điểm, trên vũ đài tứ đại đạo diễn cùng nhau hướng đi vũ đài một mặt khác xuất khẩu, đạo diễn nhẹ giọng nhắc nhở một câu, Matthew nhanh chóng tập trung tinh thần, nghe được người chủ trì Ellen DeGeneres ban phát tốt nhất phim thanh âm khi, bước đi lên vũ đài.

Giờ khắc này, ngọn đèn lóng lánh, vạn chúng chú mục, không ai có thể phủ nhận Oscar lực ảnh hưởng.

Nhìn thấy trên vũ đài Matthew đi đến trước microphone, Alexandra - Daddario nhẹ nhàng cắn môi, Matthew bán tướng thật sự là quá tốt, tươi cười bao hàm thân thiết nhiệt tình, lấy cuồng dã khí chất ngạo nghễ xem kỹ thế gian hết thảy, như điêu khắc đường cong rõ ràng bề ngoài dưới ẩn hàm kiên định.

Hắn soái khí ngoại hình cùng mê người biểu tình, vĩnh viễn đều là một đạo chói mắt nhất phong cảnh tuyến.

Alexandra - Daddario cảm giác hắn có được xuất sắc nam nhân cần hết thảy, bề ngoài, dáng người, thanh danh, tiền tài, địa vị cùng tính cách......

Này mấy không chỗ nào không phải là thượng thượng chi tuyển.

Hơn nữa nàng khuê mật Amanda là Matthew hảo bằng hữu, nàng từ Amanda nơi nào biết càng nhiều về Matthew tình huống, Matthew bất đồng với rất nhiều diễn viên cùng ngôi sao, hắn không có xuất sắc biểu diễn thiên phú, hắn thành công toàn dựa vào chính mình không ngừng học tập cùng cố gắng, khắc phục tự thân nhược điểm, bổ sung hữu ích kinh nghiệm, trước kia chịu khổ tinh thần đối với hắn giúp thật lớn, hắn cuối cùng dựa vào chính mình kiên cường, dũng cảm tiến tới tinh thần từng bước hướng đi hiện tại thành công cùng huy hoàng.

Như vậy xuất sắc nam nhân nàng cho tới nay chỉ gặp được qua hai, một là nàng phụ thân, một cái khác chính là Matthew.

Nàng biết Matthew phi thường xuất sắc, đối với nàng tràn ngập lực hấp dẫn, nhưng càng rõ ràng đây là một đổi nữ nhân giống như thay quần áo như vậy hoa hoa công tử.

Amanda từng cùng nàng nói qua, nếu muốn hôn nhân hoặc là trường kỳ ổn định cảm tình, kia liền ly Matthew xa một chút; Nếu là nhân sinh trung một đoạn nhân tràn ngập kích tình cực nóng luyến tình......

Nghe trên vũ đài Matthew chững chạc đàng hoàng nói xuyến từ, Alexandra - Daddario bỗng nhiên nghĩ đến, Matthew năm nay mới hai mươi bảy tuổi, chính mình còn không đến hai mươi mốt tuổi, này tuổi nghĩ gì trường kỳ ổn định? Kia quá mức xa xôi , hiện tại chính là nhân sinh trung tốt đẹp nhất tối nên hưởng thụ mùa !

“Đạt được đêm nay tốt nhất phim đề danh có......”

Trên vũ đài, Matthew xoay người, nhìn về phía sau lưng màn hình lớn, phối hợp mặt truyền phát điện ảnh đoạn ngắn nhất nhất nói,“Babel, Steve Golin cùng Jon Kilik;[ Điệp vụ Boston ], Brad - Grey cùng Gianni Nunnari; The Queen, Andy Harries cùng Francois - Ivernel;[ đảo Iwo gởi thư ], Clint - Eastwood cùng Paul - Haggis......”

Hắn nhanh chóng dỡ ra phong thư, lấy ra thẻ bài cúi đầu nhìn thoáng qua, không có cố lộng huyền hư, nói thẳng ra đáp án,“Tốt nhất phim là [ Điệp vụ Boston ] !”

Nói xong, Matthew nhẹ nhàng vỗ tay, dựa theo xuyến từ bên trong mà nói, còn nói thêm,“Cho mời [ Điệp vụ Boston ] kịch tổ !”

Tại hai vị người sản xuất dẫn dắt dưới, bao gồm Leonardo - DiCaprio cùng Matt - Damon ở bên trong [ Điệp vụ Boston ] kịch tổ nhân, trùng trùng điệp điệp đi lên vũ đài, liên đi hậu trường Martin - Scorsese cũng chuyển trở về.

Matthew tiếp nhận lễ nghi tiểu thư trong tay Oscar tiểu kim nhân, trước cùng hai vị người sản xuất nhất nhất ôm, sau đó đem tiểu kim nhân giao cho Brad - Grey, vọt đến một bên nhượng ra microphone.

Vừa lúc, hắn cùng với Leonardo - DiCaprio đứng ở cùng nhau.

“Chúc mừng, Leo.” Matthew thấp giọng nói.

Leonardo - DiCaprio hạ giọng nói,“Matthew, ngươi không phải tại đả kích ta đi? Ta là đêm nay thất ý giả.”

“Sao lại như vậy? Ngươi đầu tư diễn viên chính phim lấy đến tốt nhất cắt nối biên tập, tốt nhất cải biên kịch bản, tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất phim, đêm nay lớn nhất người thắng.” Matthew tiếp tục cùng hắn nói thầm,“Như thế nào sẽ là thất ý giả?”

“Ngươi minh bạch.” Leonardo - DiCaprio ít có điểm thất lạc.

Matthew cố ý nghĩ nghĩ, gật đầu nói,“Ta biết.” Hắn đến gần Tiểu Lý bên tai, tiếp tục nói,“Leo, đừng cùng Oscar chơi, xung thưởng có cái gì ý tứ? Không bằng chúng ta hai liên thủ làm một bộ đại chế tác, chơi lớn một phen , khẳng định thích phiên thiên.”

Leonardo - DiCaprio thấp giọng trả lời,“Ngươi nên sẽ không muốn cho ta đi theo ngươi làm phi xa đảng đi? Ta đối cái kia không có hứng thú.”

Matthew nguyên bản là nói đùa, nói ra sau lại cảm giác là không sai chủ ý, ngữ khí chăm chú không thiếu,“Chúng ta có thể tìm người viết cùng loại song hùng quyết đấu linh tinh bản tử.”

Leonardo - DiCaprio nơi nào có như vậy hảo lừa dối, nói,“Chờ ngươi có thích hợp bản tử lại đến tìm ta, ta xem tình huống lại nói.”

“Kia hảo.” Matthew nhìn thấy phía trước đoạt giải cảm nghĩ nói mau xong, nhanh hơn ngữ tốc,“Chúng ta nói định, ta quay đầu khiến cho nhân lưu ý có hay không thích hợp kịch bản.”

Có lẽ tìm biên kịch đoàn đội lưu thủy tuyến sinh sản một cũng được?

Ôm ý nghĩ như vậy, Matthew đi theo [ Điệp vụ Boston ] kịch tổ cùng nhau đi xuống vũ đài, từ sau đài vòng đến Kodak rạp hát chính sảnh xuất khẩu, hội hợp Alexandra - Daddario, đi Vanity Fair chủ sự “Oscar chi dạ” Trên party lộ một mặt, lại một lần tại truyền thông phóng viên chú ý trung đại đàm đặc đàm I Am Legend, theo sau đem Alexandra - Daddario đưa về nhà.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 568: Công Chúa Sao Hỏa

U tĩnh hai bên đường trồng cao lớn cây cối, từng đống độc lập phòng ốc thấp thoáng ở trong đêm, tại sáng tỏ dưới ánh trăng lúc ẩn lúc hiện, màu đen Benz xe hơi từ xa lại gần, vang lên động cơ thanh âm đánh vỡ yên tĩnh, sợ tới mức mấy chỉ gọi không ra danh tự tiểu điểu từ trên cây bay lên, xông vào bầu trời đêm bên trong.

Đi theo gần như không thể nghe thấy tiếng xe phanh lại, Benz xe hơi dừng ở ven đường, cách đó không xa bò đầy dây thường xuân cao lớn vách tường, nói cho trong xe nhân mục đích đã đến.

“Ta đến.” Alexandra - Daddario không đợi Matthew xuống xe, liền đẩy ra cửa xe đi xuống, một trận gió đêm thổi tới, nàng sít chặt trên vai khoác nam sĩ áo khoác, nói thầm,“Đã rạng sáng a.”

Matthew lúc này xuống xe đi tới, nghe được nàng nói câu gì, lại không nghe rõ, hỏi,“Làm sao, Anna?”

Alexandra - Daddario lắc đầu cười,“Không có việc gì.”

“Ngươi túi xách.” Matthew đem bao đưa qua.

Alexandra - Daddario tiếp nhận đến, từ giữa lật ra gia môn chìa khóa, đến khi phương hướng lại sáng lên ô tô ngọn đèn, hắn hướng bên kia nhìn thoáng qua, mấy chiếc ô tô dừng ở cách đó không xa, có người từ đang từ trong xe xuống dưới, lấy máy ảnh chụp ảnh.

“Có cẩu tử.” Nàng nhắc nhở Matthew.

Hướng phía sau nhìn thoáng qua, Matthew hoàn toàn liền không để ý, thuận miệng nói,“Ta mặt sau thường niên cùng cái đuôi.” Hắn chỉ chỉ dây thường xuân vây quanh đại môn,“Anna, ta đưa ngươi vào đi thôi.”

“Không cần.” Alexandra - Daddario uyển chuyển cự tuyệt,“Thời gian không sớm , ta trở về liền nghỉ ngơi.”

Matthew cũng không miễn cưỡng, gật gật đầu, nói,“Kia hảo, ngươi sớm điểm nghỉ ngơi.”

Alexandra - Daddario nhoẻn miệng cười,“Cám ơn ngươi, Matthew. Đây là một mĩ diệu ban đêm.” Nàng hướng tới gia môn đi, mở ra sắt tây đại môn thời điểm, lại quay đầu lại, nhìn vẫn nhìn chăm chú nàng Matthew,“Hôm nay quá muộn , ngày sau ta mời ngươi lại đây làm khách.”

“Ân.” Matthew đối với nàng phất phất tay,“Ngủ ngon, Anna.”

Alexandra - Daddario cũng đối với hắn nhẹ nhàng huy tay,“Ngủ ngon, Matthew.”

Nàng mở ra sắt tây môn, đi vào, Matthew không có lại ở trong này dừng lại, xoay người lên xe, phân phó tài xế,“Hồi Beverly Hills.”

Ngồi ở trên xe, quay đầu nhìn hắn thuê cấp Alexandra - Daddario kia đống bò đầy dây thường xuân nơi ở, Matthew có thể rõ ràng cảm thấy được, Alexandra - Daddario không lại là cùng hắn cùng nhau quay chụp [ Dawn of the Dead ] khi tương đối đơn thuần nữ hài , này vài năm càng thêm thành thục, đặc biệt là vừa rồi, vừa uyển ngôn cự tuyệt lại cho người lưu lại hi vọng......

Matthew cũng không vội nhất thời, hơn nữa đối Alexandra - Daddario cảm giác, tuy rằng xa so ra kém Charlize - Theron, nhưng cũng thắng qua mặt khác kia vài nữ tinh cùng người mẫu.

Về nhà thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình cùng tuyệt đại đa số bình thường nam nhân cũng không có cái gì phân biệt, không chiếm được mới là tốt nhất.

Oscar sau, Hollywood lại rơi vào ồn ào huyên náo bên trong, hâm nóng Matthew cùng Alexandra - Daddario ước hội bát quái tin tức cũng rất nhiều, nhưng Matthew hoàn toàn liền không có giống tiểu báo sinh động như thật miêu tả như vậy cùng Alexandra - Daddario cùng đêm đẹp, mặt sau hắn cùng Alexandra - Daddario tiếp tục ước hội, bất quá Alexandra - Daddario thủy chung bảo trì so bằng hữu tới gần một ít, lại không cấp thực chất tiếp xúc cơ hội.

Matthew rất nhanh liền đọc hiểu Alexandra - Daddario ý tứ, nàng nguyện ý nhận hắn theo đuổi, lại không phải lấy một đêm tình phương thức.

Trừ Britney, Matthew cho tới nay không có lại cùng người khác chính thức kết giao qua, tuy rằng đối Charlize - Theron rất có hảo cảm, nhưng lúc trước đính hôn hoàn toàn chính là một hồi ra vẻ, Charlize - Theron đối với hắn băn khoăn tầng tầng, hai người luôn luôn cũng không có làm qua chân chính nam nữ bằng hữu.

Hắn đối theo đuổi một tân bạn gái, rất có băn khoăn.

Theo Matthew ở trên Oscar hiện thân, Warner Bros cũng chính thức bắt đầu khởi động I Am Legend tuyên truyền mở rộng, này bộ phim tuyên truyền cũng do tiền kỳ tuyên truyền chuyển vào đến trước công chiếu tuyên truyền giai đoạn, tuy rằng cự ly 12 tháng Bắc Mĩ công chiếu còn có rất lâu, nhưng có loại tuyên truyền phương thức vừa vặn cần thời gian đến lên men.

Warner Bros chuyên môn thành lập một nhà trang web, dùng cho I Am Legend virus marketing, trang web thành lập chi sơ liền tuôn ra một điều oanh động tính tin tức, nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người chú ý.

Này gia trang web công bố New York có gia phòng thực nghiệm, đã tìm đến phá được bệnh ung thư biện pháp, nào đó virus có thể hữu hiệu giết chết u tế bào, cũng sẽ không đối bình thường tổ chức có phản đối tác dụng, trước mắt loại này liệu pháp đang chuẩn bị tiến vào lâm sàng thí nghiệm giai đoạn, hết thảy thuận lợi mà nói, không lâu sau liền có thể được đến mở rộng.

Cùng loại tin tức còn tại rất nhiều truyền thông cùng tạp chí bên trên xuất hiện, bất quá người có tâm chú ý mà nói, cũng không khó phát hiện, giống đại báo linh tinh truyền thông cũng không có đưa tin qua cùng loại tin tức.

Liền tính là như vậy, trải qua một đoạn thời gian lên men, cũng khiến rất nhiều người chú ý tới này gia trang web.

Này cũng đạt tới bước đầu mục đích , virus marketing thường thường là một thời gian dài quá trình, cũng cần thời gian đến lên men.

Đương nhiên, tuyên truyền hâm nóng như vậy tin tức rất không phụ trách nhiệm, cũng rất không đạo đức tiêu chuẩn, nhưng đối với Hollywood đến nói này luôn luôn đều không là vấn đề.

Warner Bros chế định virus marketing sách lược, so Matthew từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia nhìn thấy bộ điện ảnh nào đó công nhiên tuyên dương tận thế dẫn phát nhất định xã hội khủng hoảng có lương tâm nhiều.

Hôm nay, xã hội tình thế đang tại kịch liệt biến hóa, Hollywood làm tự do phái tụ tập địa, có thể nói một ít biến hóa tiên phong, làm tồn tại ở toàn bộ xã hội trung cá thể, một người tất nhiên muốn thích ứng xã hội hoàn cảnh biến hóa.

Matthew tại chú trọng tự thân phát triển đồng thời, cũng thời khắc chú ý Hollywood tình thế.

Đệ 79 giới Oscar trao giải điển lễ sau, tối dẫn nhân quan chú chính là Walt Disney toàn bộ hoàn thành đối Pixar phòng công tác thu mua.

Disney cùng Pixar phòng công tác thu mua hiệp nghị từ năm trước liền chính thức ký tên, trải qua nhiều nguyệt bận rộn sau, Pixar phòng công tác chân chính trở thành Walt Disney một bộ phận.

Nguyên bản Pixar phòng công tác sở hữu giả Steve - Jobs cũng thông qua cổ quyền đổi mua, trở thành Disney đệ nhất đại cổ đông.

Mặt khác, giống John - Lasseter cùng Andrew - Stanton đẳng nhiều vị nguyên Pixar phòng công tác quản lý tầng, đều tiến vào Walt Disney trọng yếu bộ môn đảm nhiệm một tay, phụ trách Disney bản bộ ngày càng suy yếu nội dung chế tác.

“Disney sẽ ở cuối tháng ba cử hành một hồi ăn mừng tiệc rượu.”

Bồi Matthew đi ở Horner trang viên hoa viên bên trong, Helen - Hermann vừa đi vừa nói chuyện,“Bọn họ đã đem thư mời phát đạt đến ta nơi này.”

Nàng quay đầu nhìn nhìn bên cạnh tú cầu hoa,“Tuy rằng chúng ta tại [ Cướp biển vùng Caribbean ] hệ liệt sau, cùng Disney tạm thời không có tân hợp tác, nhưng ta đề nghị ngươi đi tham gia.”

Matthew chuyển tiến bên cạnh đường đá phiến trên, ngồi ở bàn đá bên cạnh trên ghế mây, chỉ chỉ đối diện một khác trương ghế mây, nói,“Tùy tiện tọa, Helen.”

Người hầu sớm ở trong này phóng hảo nước trà.

Helen - Hermann ngồi ở Matthew đối diện, nâng chung trà lên tùy tiện uống một ngụm, tiếp tục đề tài vừa rồi,“Steve - Jobs cũng sẽ tham dự trận này tiệc rượu.”

“Ta muốn xem lịch phát hành.” Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Lịch phát hành thích hợp mà nói, ta khẳng định sẽ đi tham gia.”

Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu, còn nói thêm,“Ngươi đến lúc đó chú ý dưới Andrew - Stanton.”

“[ Finding Nemo ] đạo diễn?” Matthew hảo kỳ hỏi.

“Chính là hắn.” Helen - Hermann đơn giản giải thích nói,“Ta đoạn thời gian trước gặp được qua hắn, hắn hỏi thăm qua ngươi lịch phát hành, tựa hồ muốn mời ngươi làm hắn tân phim nam chính.”

Matthew khẽ nhíu mày,“Khiến ta cho hắn phim hoạt hình phối âm?”

Helen - Hermann lắc đầu,“Không phải. Andrew - Stanton trước mắt tại chế tác một bộ về địa cầu cùng người máy phim hoạt hình, này bộ phim hoạt hình sau, chuẩn bị đặt chân chân nhân điện ảnh chế tác, hắn muốn tiếp nhận Edgar - Rice - Burroughs [ hỏa tinh công chúa ] điện ảnh cải biên.”

Nàng dứt khoát buông xuống chén trà, hết sức chuyên chú đối Matthew nói,“[ hỏa tinh công chúa ] này hạng mục, từ thế kỷ trước cuối bảy mươi niên đại đến hiện tại, mấy lần bởi vì ngoài ý muốn tình huống chết non, Andrew - Stanton tại Disney kho bản quyền trung tìm đến này hạng mục, đang tại liên hợp người khác viết lại kịch bản, chuẩn bị trọng khải này hạng mục.”

Matthew tự hỏi một hồi, hỏi,“Edgar - Rice - Burroughs?” Theo tại Hollywood phát triển, hắn đối một ít cơ sở tính tri thức cũng có lý giải,“Này hay không là [ người vượn Thái Sơn ] nguyên tác tác giả?”

“Không sai, chính là hắn.” Helen - Hermann còn nói thêm,“George - Lucas Star Wars hệ liệt một ít thiết lập liền tham khảo qua [ hỏa tinh công chúa ] nội dung.”

Nghe nàng nói như vậy, Matthew bỗng nhiên nghĩ tới,“Quay chụp [ Cướp biển vùng Caribbean ] thời điểm, ta nghe Disney nhân nói đến qua này hạng mục.”

Lúc ấy hắn còn cảm khái qua, Hollywood rất nhiều điện ảnh kịch bản, tại các nhà sản xuất kịch bản kho bên trong đều không biết đợi bao nhiêu năm.

Helen - Hermann tiến thêm một bước nói,“Lấy ta lý giải tình huống, Disney ảnh nghiệp đối với Andrew - Stanton muốn trọng khải này hạng mục, ôm có rất lớn nghi ngờ, Andrew - Stanton tại hoạt hình chế tác thượng thanh danh hiển hách, lại chưa từng có đặt chân qua chân nhân điện ảnh, hắn muốn tiếp xúc ngươi, chỉ sợ là tưởng xây dựng một loại ngươi có thể biểu diễn nam chính cục diện, do đó tăng lớn kéo đến đầu tư khả năng.”

Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Nếu Andrew - Stanton kia bộ người máy hoạt hình điện ảnh có thể đại lấy được thành công, phỏng chừng Disney khả cho đi khả năng sẽ tăng lớn.”

Matthew gãi gãi trên cằm hồ tra,“[ người vượn Thái Sơn ] ta xem qua,[ hỏa tinh công chúa ] rất xa lạ.”

“Đây là một bộ cổ điển khoa học viễn tưởng tác phẩm.” Helen - Hermann hơi làm giới thiệu,“Phát biểu ở 1912 năm, nguyên tác tiểu thuyết tổng cộng có 11 bản, theo Andrew - Stanton theo như lời, hắn cải biên chủ yếu căn cứ vào đệ nhất bản tiểu thuyết.”

“Động tác loại hình?” Matthew hỏi.

Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu,“Động tác khoa học viễn tưởng loại hình.”

Pixar phòng công tác mấy người kia, năng lực phi thường cường, điểm này hiện tại người người đều biết, Matthew thoáng suy xét một hồi, nói,“Như vậy đi, Helen. Ngươi cùng Andrew - Stanton bảo trì liên hệ, chờ hắn kịch bản hoàn thành sau, ta xem xem kịch bản lại nói.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 569: Phòng Ngừa Thất Bại

“Đúng, còn có một tin tức.” Helen - Hermann cùng Matthew như vậy, đồng dạng phi thường chú ý quan sát toàn bộ Hollywood tình thế biến hóa,“Theo ta từ Disney bên trong lý giải đến tin tức, Disney đang tại chặt chẽ chú ý Marvel truyện tranh cùng [ Iron Man ].”

Matthew lập tức buông xuống trong tay chén trà, hỏi,“Disney chuẩn bị thu mua Marvel truyện tranh?”

Helen - Hermann bình tĩnh nói,“Ít nhất là tại làm đánh giá.”

Tuy rằng là thương nghiệp bên trên không phải trong nghề, nhưng Matthew đơn giản nhất cơ bản nhất vẫn là biết một điểm , bất cứ một hồi đại hình thu mua án, tại phát sinh phía trước, đều sẽ tiến hành thời gian dài đánh giá, thiếu thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm.

Đề cập trên ức dollar giao dịch, ở loại này điển hình mĩ thức công ty bên trong, dù cho đem trán đập nát, một người cũng vô pháp dễ dàng liền làm ra quyết định, hiện tại Walt Disney không phải bảy tám mươi niên đại, trải qua nhanh chóng phát triển sau, cổ phần cấu thành cùng quyền lực cơ cấu dị thường phức tạp, đặc biệt là có Michael - Eisner tiền lệ, hôm nay CEO cùng đổng sự cục chủ tịch quyền lực, đều nhận đến nhất định chế ước.

Matthew nhớ rất rõ ràng, từng Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh mặt sau kia vài cao thanh đạo bản, mỗi một bộ mở đầu đều là Địch bảo bảo thành bảo, nói cách khác Marvel khẳng định là bị Địch bảo bảo thu mua .

Năm đó mạng internet vô số người thổ tào Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh cuối cùng biến thành Địch bảo bảo phim thiếu nhi.

“Có hay không càng xác thực tin tức.” Matthew hỏi.

“[ Iron Man ] !” Helen - Hermann nói thẳng,“Nếu [ Iron Man ] thành công, Disney vô cùng có khả năng khởi động mua lại và sáp nhập trình tự, nếu là thất bại mà nói, Disney khả năng sẽ lại quan sát một đoạn thời gian.”

Matthew thở dài,“Kia chỉ mỉm cười chuột Mickey rất có bá lực.”

Helen - Hermann nhắc nhở nói,“Ngươi nhiều chú ý một điểm.”

“Ta biết.” Matthew sẽ không quên cùng Marvel truyện tranh ở giữa còn có một phần hiệp nghị.

Dưới tình huống bình thường, Hollywood đại công ty đối đãi trọng lượng cấp nhân vật, vẫn là tương đối có khế ước tinh thần .

Đương nhiên, quỵt nợ sự cũng không phải không có khả năng phát sinh, hắn sẽ khiến luật sư đúng lúc chú ý.

Walt Disney chín mươi niên đại mua lại và sáp nhập ABC đài truyền hình, năm trước thu mua Pixar phòng công tác, tương lai lấy xuống Marvel, giống như George - Lucas Star Wars sau này cũng là Địch bảo bảo thành bảo phiến đầu, lại thêm Disney cố hữu nghiệp vụ, chỉ sợ sẽ trở thành Hollywood đệ nhất đại cự đầu.

Matthew cẩn thận ngẫm lại, Disney thật sự rất lợi hại, từ trẻ nhỏ hoạt hình đến nhi đồng hoạt hình lại đến thanh thiếu niên phim thần tượng cùng điện ảnh, cùng với mặt sau Adult film đều phi thường cường hãn.

Đương một người nhìn Disney nhân vật lớn lên, khẳng định sẽ mua một loạt cùng chi tương quan sản phẩm, Disney tưởng không làm lớn cũng khó.

Nếu Walt Disney hết thảy phát triển thuận lợi, tương lai có thể ngăn cản bọn họ e chỉ có phản Trust dự luật .

“Này trà không sai.” Helen - Hermann lại nâng chung trà lên uống một ngụm,“Ta đưa ngươi kia vài?”

Matthew một tay chống ở ghế mây trên tay vịn,“Ân, ngươi từ Thái Bình Dương bờ bên kia mang tới được.”

Helen - Hermann hỏi,“Ta đoạn thời gian trước đi Thái Bình Dương bờ bên kia dạo qua một vòng, phân biệt đi nội địa cùng tương cương, liên hệ qua nhân tuyển phát đến ngươi hòm thư bên trong, ngươi xem qua sao?”

“Nhìn.” Matthew nghĩ nghĩ, dứt khoát trực tiếp hỏi,“Ngươi chuẩn bị hồ, trương, ngô, lưu, bốn hậu tuyển nhân, ngươi cảm giác nào càng thích hợp?”

Helen - Hermann tự hỏi nửa phút, nói,“Daniel - ngô.” Nàng cũng không đợi Matthew đặt câu hỏi, liền giải thích nói,“Daniel - ngô tuy rằng hiện tại chủ yếu tại tương cương phát triển, nhưng hắn là một mĩ tịch Hoa nhân, thuở nhỏ tại Tây Hải ngạn lớn lên, có thể nói phi thường lưu loát tiếng Anh, đối Mĩ quốc ô tô văn hóa phi thường lý giải.”

Matthew chậm rãi gật đầu.

“Tuy rằng ngươi từng nói tương lai muốn sáng lập bên kia thị trường, nhưng chúng ta đầu tiên muốn bận tâm vĩnh viễn là Bắc Mĩ thị trường.” Helen - Hermann tiếp tục nói,“Giống Daniel - ngô như vậy diễn viên, tại Bắc Mĩ nhận độ khẳng định càng rộng, đồng dạng văn hóa bối cảnh cũng sẽ giảm bớt một ít không cần thiết hiểu lầm cùng phiền toái.”

Matthew không phải vừa đi đến bên này, biết Helen - Hermann nói được phi thường đúng trọng tâm.

Mặc kệ nói như thế nào, Bắc Mĩ thị trường mới là Hollywood điện ảnh đệ nhất yếu địa.

Bắc Mĩ thị trường box office phân thành tỉ lệ càng cao, bản quyền tương đối hoàn thiện, chung quanh thị trường thành thục, luận cùng thị trường đơn lẻ lợi nhuận, không có bất cứ địa phương có thể cùng chi so sánh.

Đặc biệt là quanh thân bản quyền, này một khối ích lợi phi thường lớn.

Thái Bình Dương bờ bên kia box office phân thành hiện tại chỉ có đáng thương 13%, đẳng tương lai song phương ký tên tân thế mậu hai bên hiệp định, cũng bất quá chính là 25%.

Về phần quanh thân bản quyền thu nhập, hay là thôi đi.

Từng chính hắn chính là điên cuồng tải xuống đạo bản điện ảnh nhân, như là thích quanh thân sản phẩm, ai sẽ đi mua rạp chiếu phim chính bản? Tìm tiểu thương phẩm thị trường hoa một phần ba thậm chí càng thiếu tiền liền có thể làm đến kém không nhiều hóa.

“Còn có một điểm......” Helen - Hermann còn nói thêm,“Daniel - ngô mười tuổi bắt đầu luyện tập công phu, còn tại Oregon đại học thành lập qua công phu hiệp hội, một độ giáo thụ qua hơn hai mươi đồ đệ, tại động tác hí phương diện có Tiên Thiên ưu thế.”

“Luyện tập qua công phu?” Matthew gãi cằm hỏi,“Ngươi cùng hắn mặt nói qua?”

Helen - Hermann gật đầu,“Cùng hắn cùng hắn người đại diện nói qua, bọn họ tỏ vẻ có điểm hứng thú. Chung quy đây là đánh vào Hollywood cơ hội, thành công có thể kiếm được quốc tế độ nổi tiếng, thất bại đối với hắn tại tương cương sự nghiệp ảnh hưởng cũng không lớn.”

Matthew dứt khoát nói,“Đẳng kịch tạo thành lập thời điểm, ngươi lại liên hệ Daniel - ngô, khiến hắn đến Los Angeles thử vai.”

Hai người lại hàn huyên một hồi mặt khác phương diện công tác, Helen - Hermann nhìn thấy thời gian không sớm, cáo từ rời đi, đi phía trước cố ý nhắc nhở Matthew,“Đừng quên này cuối tuần Warner Bros cùng Skydance ảnh nghiệp liên hợp cử hành khánh công party.”

Matthew chỉ chỉ trán,“Ta tưởng đâu.”

[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] đã từ Bắc Mĩ hạ màn, vô luận là công ty sản xuất phim, vẫn là phát hành công ty, thế tất đều có thể này bộ phim trên người thu hoạch xa xỉ ích lợi, dựa theo Hollywood lệ thường, một hồi khánh công party là không thiếu được.

Helen - Hermann rời khỏi sau, hắn cũng đi ra ngoài một chuyến, chuyên môn đến Beverly trung tâm thương nghiệp tiệm sách, tìm đến Edgar - Rice - Burroughs tiểu thuyết quầy chuyên doanh, mua trọn vẹn [ hỏa tinh công chúa ] tiểu thuyết.

Matthew về trong nhà, chuyên môn rút ra thời gian đại khái đọc một lần [ hỏa tinh công chúa ], đại khái là vấn thế tương đối sớm quan hệ, này bộ khoa học viễn tưởng tiểu thuyết có vẻ phong cách lão cũ, có chút giống hắn luyện tập đọc khi đọc qua Star Wars diễn sinh tiểu thuyết, mang theo điểm vũ trụ ca kịch hương vị.

Đọc một lần sau, Matthew phát hiện sách này tình tiết giống như ở nơi nào xem qua.

Tiểu thuyết là tương đối tam tục RPG thức một tuyến trình mạo hiểm kết cấu, nhưng suy xét đến niên đại mà nói sức tưởng tượng đích xác phong phú thế giới quan cũng đủ to lớn, dị vực đánh quái thăng cấp + cưới muội tử tình tiết tuy không phải thứ nhất sáng chế, nhưng phù hợp mạo hiểm loại ảo tưởng tiểu thuyết nhất quán kinh điển hình thức.

Này chủ yếu giảng thuật Nam Bắc chiến tranh kết thúc 1866 năm, Nam phương quân đội kỵ binh đại uý Carter từ Arizona một động quật trung đột nhiên bay đến hỏa tinh. Lúc này hỏa tinh khoa học phát đạt trình độ xa xa vượt qua địa cầu.

Thế nhưng, tại hỏa tinh thượng, có thân hình cao lớn mà xấu xí bốn tay màu xanh nhân chi phối Tharks tộc, cũng có đam mê hòa bình, cùng người địa cầu thập phần tương tự xinh đẹp màu đỏ nhân sở chi phối Helium vương quốc đẳng.

Tóm lại, lúc ấy hiện ra quần hùng cát cứ hỗn loạn cục diện, Carter thi triển tự mình tài năng, hành sử trượng nghĩa, đồng tuyệt sắc giai nhân Thoris công chúa kết xuống nhân duyên, hắn ở nơi đó vượt qua mười năm hòa bình tuế nguyệt, nhưng vì muốn theo một lần đột phát sự kiện trung cứu vãn hỏa tinh, tạp thị mạo cự đại nguy hiểm thân phó sự cố hiện trường......

Matthew lại đọc qua một lần sau, xác định tình tiết hình thức rất quen thuộc, khẳng định từng ở địa phương nào gặp qua, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra.

Hao phí vô số não tế bào, rốt cuộc tìm đến chút đầu mối, này chẳng phải chính là một bộ địa cầu si hán chinh chiến hỏa tinh YY tiểu thuyết sao? Bất quá một trăm năm trước YY tiểu thuyết sức tưởng tượng hữu hạn, còn phi thường sơ cấp, căn bản so ra kém mỗ điểm tiêu chuẩn.

Tự cho là tìm đến cảm giác tình tiết quen thuộc xuất xử, Matthew cũng liền không có lại nhiều tưởng, chung quy mỗ điểm rất nhiều YY tiểu thuyết đều là loại này kết cấu, hơn nữa so với [ hỏa tinh công chúa ] lão cũ sơ cấp đến, muốn dễ nhìn nhiều.

Hắn lại đem mặt sau [ hỏa tinh chúng thần ] cùng [ hỏa tinh chiến thắng ] nhìn một lần, càng xác định điểm này, này bộ thư cũng chính là khoác khoa học viễn tưởng da YY tiểu thuyết -- trở thành một anh hùng, ở nơi nào đều nổi bật, làm ra thường nhân khó có thể với tới thành tựu, cuối cùng thắng được mỹ nhân về.

Cùng mỗ điểm lưu hành internet tiểu thuyết trên bản chất không có cái gì phân biệt.

Liền tại Matthew theo sau vi [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] chúc mừng party đi Armani lựa chọn sử dụng tân lễ phục thời điểm, Brad - Pitt cùng Angelina - Jolie đang tại đi bọn họ người quản lý văn phòng.

Bởi phía trước Jennifer - Aniston sự kiện nguy cơ quan hệ xã hội hiệu quả không tốt, Brad - Pitt cùng Angelina - Jolie sa thải người đại diện, hơn nữa cự tuyệt CAA mời, cùng rời đi CAA Leonardo - DiCaprio cùng Martin - Scorsese như vậy, chỉ cam kết cung cấp toàn phương vị phục vụ người quản lý.

Tuy rằng pháp luật đối người đại diện cùng người quản lý nghiệp vụ phạm vi có quy định, nhưng càng ngày càng nhiều ngôi sao bắt đầu sử dụng người quản lý toàn phương vị thay thế được người đại diện vị trí.

“Ta chuyên môn tra qua.”

Ngồi ở trên xe, Brad - Pitt đối Jolie chậm rãi nói,“Matthew - Horner người đại diện đang tại cùng Akiva - Goldsman tiến hành đàm phán, này hạng mục là một bộ đầu tư không thua kém 1 ức 5000 vạn dollar nhất tuyến đại chế tác, tuyệt đối nam chính điện ảnh.”

Hắn từ Oscar sau, liền cam kết chuyên nghiệp thám tử tư cùng giải trí cẩu tử, đi tra xét Matthew Horner đang tại tham dự hoặc là sắp tham dự hạng mục.

Brad - Pitt rất rõ ràng chính mình nhu cầu cấp bách muốn một bộ tác phẩm cải biên trước mắt trạng huống, người xem cùng Hollywood đều là dễ quên , chỉ cần một bộ truyền lưu độ đầy đủ rộng khắp đại bán điện ảnh vấn thế, phía trước kia vài gièm pha liền sẽ làm nhạt, lại thêm thích hợp vận tác, mặt sau liền sẽ chậm rãi quên đi.

Nhưng hắn đồng dạng biết, đây là một đạp thấp nghênh cao giới, lấy tình huống hiện tại, nếu làm tạp một bộ đại chế tác, truyền thông chẳng những sẽ châm biếm hắn, còn sẽ lật ra nợ cũ, đến lúc đó chỉ biết càng thêm không xong.

Cho nên, kế tiếp này bộ tác phẩm muốn tận khả năng tránh cho thất bại.

Tuy rằng Matthew - Horner lựa chọn không hẳn có thể đại bạo, nhưng từ quá khứ thành tích phân tích, hắn lựa chọn không thể nghi ngờ phiêu lưu cực nhỏ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 570: Tâm Cơ Nam

Rộng mở văn phòng trung, Angelina - Jolie cùng Brad - Pitt nương tựa mà ngồi, hai người mặt bộ biểu tình tương đương nghiêm túc, bọn họ rất rõ ràng tự thân trạng huống, hãm sâu xuất quỹ cùng tiểu tam gièm pha trong không thể tự thoát ra được, truyền thông cùng công chúng vì này khinh thường, gần nhất hơn một năm trốn ở Phi Châu sinh hài tử, không có xuất sắc tác phẩm vấn thế, Mĩ quốc sweetheart Jennifer - Aniston mỗi một lần lộ diện, đều có thể dẫn phát truyền thông đối với bọn họ phạm vi lớn trào phúng.

Muốn chân chính một lần nữa trở về Hollywood, không phải đơn giản đi Oscar thảm đỏ liền có thể giải quyết , bọn họ cần tẩy bạch, cần phạm vi lớn truyền bá tác phẩm, cần bùng nổ box office con số.

Đặc biệt là cuối cùng một điểm, chỉ cần có thể chứng minh box office kêu gọi lực như cũ còn tại, Hollywood kia vài điện ảnh chế tác công ty mới mặc kệ cái gì gièm pha linh tinh .

Chỉ cần ngươi có box office kêu gọi lực, chẳng sợ xuất quỹ đối tượng là đầu heo, điện ảnh công ty cũng sẽ tìm ngươi đến quay phim.

“Jolie, Pitt.”

Nói chuyện là một mang kính mắt trung niên người da trắng, cũng là bọn họ tân cam kết người quản lý Collina,“Các ngươi tình huống đâu, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản.”

Hắn chi tiết nói,“Cùng Pitt phía trước nói như vậy, Hollywood cùng người xem đều là dễ quên , chỉ cần các ngươi có thể có một bộ xuất sắc tác phẩm vấn thế, người xem sẽ lựa chọn tính quên đi rất nhiều sự. Nhưng người xem cùng truyền thông lại là tối mang thù , nếu tác phẩm rất không xong, bọn họ châm chọc có thể để người không có chỗ dung thân.”

Angelina - Jolie cùng Brad - Pitt đồng thời gật gật đầu, này cùng bọn họ lý giải đến tình huống như vậy.

“Mấy năm gần đây, phương diện này điển hình là Matthew - Horner.” Người quản lý Collina còn nói thêm,“Matthew - Horner điểm đen cùng hắc liêu rất nhiều, nhưng tại hắn biểu diễn điện ảnh liên tục box office đại bạo dưới tình huống, không mấy người để ý điểm đen, thậm chí rất nhiều người đem hắn đùa bỡn nữ tính trở thành noi theo mục tiêu.”

Nghe được nhắc tới tên này, Angelina - Jolie nội tâm phi thường phức tạp, từng tại nàng trước mặt khúm núm tiểu nhân vật, lại bò đến nàng trên đỉnh đầu, này trong đó phức tạp tư vị, cũng chỉ có chính nàng mới có khả năng thể hội.

Cho dù là đến hiện tại, nàng còn nhớ rõ Matthew - Horner tại nàng trước mặt cẩn thận dè chừng lấy lòng khi bộ dáng, ai có thể nghĩ đến hắn sẽ hồng đến nước này?

Này mấy chỉ có thể chứng minh một sự kiện, Matthew - Horner là tâm cơ nam !

Collina lúc này nhìn về phía Angelina - Jolie,“Về ngươi kế hoạch ta đã gửi đi đến ngươi hòm thư bên trong.” Hắn tạm dừng một chút, còn nói thêm,“Jolie, ngươi bước tiếp theo trọng điểm là chuyên chú vào nữ quyền, nhi đồng cùng từ thiện, ngươi không phải thu dưỡng rất nhiều các cô nhi, nhiều tại bọn họ trên người ngẫm lại biện pháp, có bọn họ tại, ngươi tẩy...... Ngươi trở lại phía trước địa vị cũng không khó.”

“Ta sẽ nhìn kỹ .” Angelina - Jolie nói.

“Pitt, ngươi cùng Jolie bất đồng.” Collina ánh mắt dừng ở Brad - Pitt trên người,“Trước ngươi ổn cư nhất tuyến, cũng có rất mạnh kêu gọi lực, ngươi thành danh căn bản ở chỗ điện ảnh bản thân, ngươi một lần nữa quật khởi căn bản đồng dạng ở chỗ điện ảnh.”

Brad - Pitt cũng không ngốc, nói tiếp nói,“Ta cần một bộ xuất sắc tác phẩm.”

Collina lại nhắc nhở nói,“Còn muốn tại cam đoan thành công đồng thời, hết thảy khả năng tránh né thất bại.”

“Cho nên, Matthew - Horner lựa chọn cũng là chúng ta lựa chọn tốt nhất.” Brad - Pitt nói.

“Ta với ngươi quan điểm nhất trí.” Collina chi tiết nói,“Trước mắt, Matthew - Horner phương diện đang tại cùng Warner Bros cùng Akiva - Goldsman đàm gọi là [ Hancock ] hạng mục, hạng mục chế tác dự toán bảo thủ phỏng chừng 1 ức 5000 vạn dollar.”

Angelina - Jolie hỏi,“Còn có cơ hội?”

Collina hồi đáp,“Có ! theo ta lý giải, Matthew - Horner chào giá 3500 vạn dollar......”

“Bao nhiêu?” Brad - Pitt sửng sốt hỏi.

“3500 vạn dollar !” Collina lặp lại một lần con số này.

Brad - Pitt lần này nghe rõ , theo bản năng nói,“Hắn đáng giá này sao !”

“Thẳng thắn giảng, Pitt.” Collina nói thẳng,“Ta cho rằng hắn trị !”

Hắn nhìn ra được đến, Brad - Pitt còn đắm chìm tại qua lại đương hồng minh tinh điện ảnh bản thân cảm giác trong không có tỉnh lại, bởi vậy còn nói thêm,“Nhà đầu tư vì hắn thanh toán mỗi một dollar, đều đổi về mấy lần hồi báo, bởi vậy hắn trị !”

Brad - Pitt cũng không phải tin tức bế tắc nhân, nháy mắt không nói gì.

Collina tiếp tục nói,“Đương nhiên, từ tự thân lợi ích xuất phát, không ai nguyện ý trả giá như thế ngẩng cao thù lao, Warner Bros cùng Matthew - Horner người đại diện ở giữa đàm phán còn không có đạt thành hiệp nghị, này cho chúng ta cung cấp vận tác khả năng.”

Hắn nhìn về phía Brad - Pitt,“Ta cùng kịch tổ một vị phó người sản xuất từng có tiếp xúc, ngươi chỉ cần Matthew - Horner một nửa thù lao, đồng thời của ngươi B kế hoạch có thể tham dự đầu tư......”

Brad - Pitt lại đột nhiên chen vào nói,“B kế hoạch tạm thời không thể đầu tư.” Hắn đơn giản giải thích nói,“Aniston đang tại triệt tư, phải đợi nàng triệt để rời khỏi sau,B kế hoạch mới có thể khôi phục bình thường vận tác.”

Hơn một năm trước, Jennifer - Aniston liền muốn triệt tư, hắn vẫn trốn ở Phi Châu, nhưng trường kỳ kéo cũng không phải biện pháp, vừa lúc đem Jennifer - Aniston đá đi, hắn trở thành B kế hoạch tuyệt đối đại cổ đông.

“Ta muốn hỏi một chút.” Angelina - Jolie đột nhiên chen vào nói,“Có từ Matthew - Horner trong tay cướp được nhân vật khả năng sao?”

Thực ra ở trên xe nghe Brad - Pitt nói lên việc này thời điểm, nàng liền không thế nào xem trọng.

Collina thận trọng nói,“Chúng ta đi tranh thủ, còn có một điểm cơ hội, không đi tranh thủ mà nói, một điểm cơ hội cũng không có.”

Brad - Pitt gật đầu,“Đây là thủ tuyển, thất bại chúng ta có thể chuyển đi mưu cầu mặt khác nhân vật.”

Nếu có biện pháp khác mưu cầu một bộ đại chế tác nam chính mà nói, hắn cũng sẽ không dùng loại này biện pháp.

Năm trước hắn tưởng tranh thủ Babel nam chính, Paramount ảnh nghiệp uyển ngôn xin miễn; Sau này chuẩn bị khiến B kế hoạch đầu tư gọi là [ Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford ] hạng mục, lại bởi vì Aniston triệt tư mà phá thai; Đầu năm nay còn mưu đồ qua mặt khác hai nhất tuyến chế tác nam chính, một đối phương cho rằng dùng hắn phiêu lưu quá lớn, một cái khác thì là hắn cảm giác phiêu lưu đại......

Angelina - Jolie không có lại nói, sự nghiệp phương diện nàng không tính toán cùng Brad - Pitt cột vào cùng nhau, hơn nữa Collina nói được xác thật có đạo lý.

Không biết vì sao, nàng bỗng nhiên lại nhớ đến Matthew - Horner.

Năm đó tại Girl, Interrupted trong kịch tổ, nàng cùng Matthew - Horner tao ngộ đến nữ chính kiêm người sản xuất Winona - Ryder bully, ngay cả nàng đều muốn tránh né Winona - Ryder phong mang, Matthew - Horner cái loại này không xu dính túi lâm thời diễn viên, tại Winona - Ryder cường lực áp bách dưới, căn bản không có bất cứ lưu lại kịch tổ khả năng.

Nhưng mà, chính là tại tỷ lệ là không dưới tình huống, cái kia tâm cơ nam trình diễn đại phiên bàn trò hay, không khỏi đem Winona - Ryder thành công hận trở về, lưu tại kịch tổ, còn khiến nguyên bản nhân vật càng tiến thêm một bước, lấy đến một câu lời kịch......

Hiện tại Brad - Pitt mạnh hơn năm đó Matthew - Horner một vạn lần, tại Matthew - Horner không chú ý dưới tình huống, hẳn là có cơ hội đi?

Đây cũng là nàng xem xem Brad - Pitt năng lực một cơ hội.

Nàng thông đồng thượng Brad - Pitt, luôn luôn đều không là vì hắn có phó không sai tướng mạo. Thật muốn là như vậy nói, lúc trước lấy nàng danh khí cùng tài lực, từ giới người mẫu bên trong tìm mấy cái nộn có thể ngắt ra nước nam model ngoạn căn bản không phải việc khó, trước kia lại không phải không có làm qua loại sự tình này.

Kia vài nam model dáng người hảo, tướng mạo hảo, kỹ thuật cũng tốt, chỉ cần cấp tiền, có thể buông xuống hết thảy tới nghênh hợp......

Liền tại Angelina - Jolie thất thần thời điểm, Collina cùng Brad - Pitt đã thương định một ít chi tiết thực thi phương diện vấn đề.

“Ta qua lại cùng Akiva - Goldsman không có nghiệp vụ lui tới.” Collina chậm rãi nói,“Bất quá, vị kia phó người sản xuất đã đáp ứng sẽ giúp ta ước Akiva - Goldsman gặp một mặt.”

Hắn nhìn về phía Brad - Pitt,“Pitt, ngươi buổi chiều theo ta cùng nhau qua, lấy biểu hiện thành ý.”

Brad - Pitt nhẹ nhàng gật đầu,“Có thể.”

Collina còn nói thêm,“Ngươi cùng Warner Bros quan hệ vẫn không sai, phía trước còn hợp tác [ Troy ], này cuối tuần Warner Bros muốn vì [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] tổ chức khánh công party, ta vì ngươi lấy đến mời, ngươi rút thời gian đi một chuyến đi.”

“Ta sẽ đi.” Brad - Pitt không phải tân nhân, biết nhân mạch quan hệ tầm quan trọng.

Angelina - Jolie lúc này nói,“Ta cuối tuần không có thời gian.”

Brad - Pitt quay đầu nhìn về phía nàng,“Chuyện của ngươi không thể lùi lại sao? Ta cần bạn gái.”

“Không thể lùi lại.” Angelina - Jolie hướng đến trực tiếp,“Ngươi cũng không phải không biết, ta mười ngày trước liền cùng người ước hảo đi Campuchia, này đối với ta rất trọng yếu !”

Brad - Pitt có chút bất mãn,“Ngươi không thể trước nhân nhượng ta một chút?”

“Pitt !” Angelina - Jolie đột nhiên đề cao thanh âm,“Có sự nghiệp nhân không chỉ ngươi, ta đồng dạng có sự nghiệp !”

Nhìn thấy này hai người muốn cãi nhau, Collina nhanh chóng nói,“Pitt, ngươi một người đi càng thêm linh hoạt.”

Brad - Pitt quay đầu đến, không lại mở miệng nói chuyện, lại rõ ràng không quá cao hứng.

Angelina - Jolie là tương đương độc lập nhân, đối Brad - Pitt bộ dáng làm như không thấy, đối Collina nói,“Ngươi thay ta phối hợp cuối tuần hành trình, khoang hạng nhất vé máy bay nhiều đính mấy tấm, ta muốn mang bọn nhỏ cùng đi.”

Nghe nói như thế, Brad - Pitt nháy mắt hỏa đại, tại Collina trước mặt vẫn là cường hành áp đi xuống, không biết vì sao, bỗng nhiên cảm giác Angelina - Jolie so với ôn nhu bình thản Jennifer - Aniston kém thật nhiều.

Nhưng hắn chung quy không có phát giận, hiện tại thoát khỏi sự nghiệp thung lũng càng trọng yếu, đẳng Jennifer - Aniston triệt để thoát ly B kế hoạch, hắn liền trù tính tài chính tìm kiếm thích hợp hạng mục đại làm một phen.

Làm nhất tuyến hồng tinh, một lần nữa hỏa lên cũng không khó ! Brad - Pitt vẫn ôm có loại suy nghĩ này.

Warner nhà sản xuất, Akiva - Goldsman nếm qua cơm trưa, đi hậu kỳ chế tác thất nhìn nhìn Guillermo - Del - Toro chủ trì hậu kỳ chế tác, lại đến trù bị trung [ Hancock ] kịch tổ chuyển chuyển, sau đó đi ra nhà sản xuất đại môn, xuyên qua cửa ngã tư đường, đẩy ra một gian quán cà phê thủy tinh môn.

Phó thủ phía trước thay người ước qua hắn, có vị người quản lý muốn cùng hắn gặp mặt.

Hôm nay giới biến hóa cực nhanh, Akiva - Goldsman cũng chú ý tới , người quản lý này nghề nghiệp tại nhanh chóng quật khởi, tuy rằng ước hắn vị kia người quản lý chỉ là thấy qua cũng không quen thuộc, nhưng xem tại phó thủ nhiều năm tỉ mỉ phục vụ phân thượng, vẫn là quyết định lại đây gặp một mặt.

Theo thật dài thông đạo đi đến chỗ cuối, hắn thấy được cái kia tây trang giày da gia hỏa, cùng với bên cạnh Brad - Pitt !

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 571: Pitt Rất Có Tiền

Quán cà phê trung, Akiva - Goldsman chậm rãi chuyển động trước mặt ly, sắc mặt tương đương ngưng trọng, một đôi mắt từ Brad - Pitt trên mặt thổi qua, nếu đối phương biểu lộ ý đồ, hắn cũng không có vòng quanh tất yếu, như vậy có thể tiết kiệm song phương thời gian.

“Brad đối [ Hancock ] nam chính cảm thấy hứng thú, ta không thắng vinh hạnh.” Akiva - Goldsman không phải cái loại này tính nết hỏa bạo nhân, nói chuyện vẫn là tương đối uyển chuyển cùng khách khí ,“Nhưng ta chỉ có thể nói xin lỗi, đối với nam chính chúng ta đã có thích hợp nhân tuyển.”

Collina lập tức nói tiếp nói,“Goldsman tiên sinh, trước không cần vội làm quyết định hảo sao?”

Akiva - Goldsman nhẹ nhàng lắc đầu,“Ta cùng Warner Bros đều quyết định do Matthew - Horner đến xuất diễn nam chính, không có so với hắn càng thích hợp nhân tuyển, đặc biệt là Warner Bros, bọn họ kiên trì muốn dùng Matthew - Horner.”

Lời này rất khách khí, nghe vào Brad - Pitt lỗ tai bên trong lại không phải tư vị, liền tại vài năm phía trước, Warner Bros vì cùng hắn hợp tác [ Troy ], dứt khoát chính là cầu đến trên đầu của hắn......

“Các ngươi không phải còn không có đạt thành đàm phán sao?” Collina rất rõ ràng, không kiệt lực tranh thủ khẳng định không có cơ hội,“Matthew - Horner 3500 vạn dollar chào giá các ngươi không cảm thấy rất thái quá sao? Brad cũng là nhất tuyến minh tinh điện ảnh, hắn báo giá chỉ có 1500 vạn dollar, này hai ngàn vạn dollar chênh lệch giá cần bao nhiêu box office mới có thể bù lại?”

Không đợi Akiva - Goldsman đáp lời, Brad - Pitt nói tiếp nói,“Akiva, ngươi hẳn là biết, ta có gia B kế hoạch chế tác công ty, trước mắt công ty đang tại trùng tổ, nhiều nhất sáu tháng cuối năm liền trùng tổ hoàn tất, tương lai ngươi có mặt khác hạng mục mà nói,B kế hoạch có thể tham dự đầu tư.”

Akiva - Goldsman đương nhiên biết B kế hoạch, tại phần đông điện ảnh ngôi sao thành lập chế tác công ty trong, liền tính Drew - Barrymore đóa hoa ảnh nghiệp cùng Brad - Pitt B kế hoạch công ty phát triển tốt nhất.

Này điều kiện xác thật có chút động tâm, làm một người sản xuất, ai đều tưởng sau lưng có càng nhiều kim chủ duy trì.

Nhưng hắn chỉ suy xét hai giây, vẫn là lắc đầu,“Chúng ta cùng Matthew - Horner ở trên chuyện hợp tác không có khác nhau, thù lao chỉ là vấn đề nhỏ.”

Nếu sản xuất dự toán chỉ có bốn năm ngàn vạn dollar, đổi một nam chính mà nói, kia vấn đề không lớn, nhưng mà đây là sản xuất dự toán vượt qua 1 ức 5000 vạn dollar nhất tuyến đại chế tác hạng mục, dùng một tiền đồ chưa biết Brad - Pitt thế thân box office kêu gọi lực cự đại Matthew - Horner, này căn bản chính là tại cầm hắn tiền đồ nói đùa.

Mắt thấy đối diện Collina còn muốn mở miệng, Akiva - Goldsman dẫn đầu nói,“Việc này liền đến nơi này đi, ta buổi chiều còn có công tác muốn bận rộn.”

Nói xong, hắn liền chuẩn bị đứng lên cáo từ.

Nghe nói như thế, Collina minh bạch không thể làm việc, không có tiếp tục mở miệng, chung quy bọn họ đến chỉ là tranh thủ, mà không phải nhất định muốn đi con đường này không thể.

Brad - Pitt tư tưởng còn dừng lại tại nhất tuyến đương hồng ngôi sao trạng thái, nghe được Akiva - Goldsman cố ý lấy cớ chối từ mà nói, nháy mắt có chút hỏa đại, may mà hắn đầu tương đối thanh tỉnh, người đại diện Collina lại ở bên cạnh vụng trộm kéo hắn một phen, hắn cũng bảo trì trầm mặc không nói gì thêm.

Akiva - Goldsman ánh mắt từ Brad - Pitt trên mặt đảo qua, khách khí cáo từ sau, xoay người hướng quán cà phê bên ngoài đi.

Vừa hắn nghĩ tới phía trước Helen - Hermann nói qua, hắn chuyên môn kiểm chứng qua một vài sự, Brad - Pitt này nhân diễn viên chính đại bộ phận phim, box office thành tích đều bình thường, cho đến bây giờ tối cao cũng bất quá là [ Troy ], nhưng [ Troy ] đầu tư cự đại, box office nhiều nhất cũng liền hồi vốn, mà mặt khác kia vài phim, Bắc Mĩ box office có thể vượt qua sản xuất phí tổn đều rất ít.

Sử dụng trong giới một câu, người này có thể nói là một đường nương nữ nhân thủ trèo lên đến, kết quả cuối cùng vẫn là muốn dựa vào nữ nhân.

Trái lại Matthew - Horner, box office kêu gọi lực thật, liên tục bảy bộ phim đại bán, cho dù là box office thấp nhất [ Dawn of the Dead ], cũng có chế tác phí tổn hảo vài lần.

Phóng như vậy có cam đoan diễn viên không cần, ngược lại dùng phản đối tin tức quấn thân Brad - Pitt? Hắn có tật xấu a !

Này hai người hoàn toàn không phải một cấp bậc, không thể nào từ phương diện nào cân nhắc, Matthew - Horner đều xa tại Brad - Pitt bên trên.

Brad - Pitt nhìn Akiva - Goldsman đi ra quán cà phê, mặt mang tối tăm đem chùi miệng khăn giấy ném vào ly cà phê bên trong, lấy không thể tra thanh âm, hừ lạnh nói,“Không biết điều !”

Hắn đứng lên, đem để dài tóc vàng ném đến sau vai, trước hướng tới bên ngoài đi, ra quán cà phê thủy tinh môn, vừa lúc nhìn thấy tà đối diện Warner nhà sản xuất cửa dựng đứng [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] áp phích, nhìn chằm chằm mặt trên Matthew - Horner lạnh lùng nhìn một hồi, lúc này mới lên xe.

Nhân tại nhất định độ cao đãi thói quen , tư tưởng quan niệm rất khó chuyển biến trở về, như vậy đạo lý đặt ở toàn thế giới đều thông dụng.

Brad - Pitt phía trước tại như vậy nhiều kịch tổ cạnh tranh trung thất bại, hơn một năm nay gièm pha quấn thân, sản xuất phương đối với hắn băn khoăn tầng tầng là một phương diện.

Một phương diện khác, các nhà sản xuất sớm lặng yên hạ thấp đối với hắn bên trong bình xét cấp bậc cùng chờ mong trị, nhưng Brad - Pitt không có tự hạ một cấp ý tưởng, vẫn là lấy nhất tuyến đương hồng ngôi sao tư thế đối đãi nhà sản xuất.

Mặt khác đại bài ngôi sao gặp được loại tình huống này, thực ra Brad - Pitt đều không sai biệt lắm, rất nhiều người cần vài năm thậm chí càng dài thời gian tài năng điều chỉnh thay đổi.

Đương nhiên, Brad - Pitt tại Hollywood dốc sức làm hơn mười năm, sẽ không dễ dàng trượt xuống, rất nhiều ngôi sao đều sẽ xuất hiện thung lũng, tỷ như mấy năm trước Tom - Cruise, nhưng chỉ cần có xuất sắc tác phẩm vấn thế, không qua bao lâu liền có thể một lần nữa sát trở về.

Còn có một điểm, Brad - Pitt có được B kế hoạch công ty, tuy rằng bởi vì Jennifer - Aniston đang tại triệt tư, trong lúc nhất thời vận tác xuất hiện vấn đề, nhưng B kế hoạch tại Hollywood ngôi sao sáng tạo điện ảnh công ty bên trong, vẫn vận hành lương hảo, tài chính hùng hậu.

“Nói như thế, Brad - Pitt rất có tiền.”

Một chiếc màu đen Benz xe hơi đón phía tây Thái Dương hướng về phía trước bay nhanh, Helen - Hermann ngồi ở trong xe, đối bên cạnh Matthew nói,“Qua lại B kế hoạch công ty điều động tài chính tuy rằng đại bộ phận đến từ mộ tập, nhưng cũng có tương đương số lượng do Brad - Pitt cùng Jennifer - Aniston đầu tư cung cấp.”

Nàng lại tiến thêm một bước nói,“Hiện tại Jennifer - Aniston chuẩn bị triệt để cùng Brad - Pitt phân gia,B kế hoạch bên kia tài chính ít nhiều sẽ ra điểm vấn đề, nhưng Brad - Pitt chịu đầu tư mà nói, này mấy đều là vấn đề nhỏ.”

Matthew gật gật đầu,“Ta biết, Pitt rất có tiền.”

Helen - Hermann nâng kính mắt,“Bảo thủ phỏng chừng, Pitt thân gia không có một ức dollar, cũng sẽ không kém quá nhiều.”

“Có nhiều như vậy tiền, cùng Angelina - Jolie tìm một chỗ hưởng thụ liền là.” Matthew mắt nhìn ngoài cửa sổ xe,“Nhất định muốn chạy tới cùng ta giành ta nhân vật.”

“Ai khiến ngươi liên tiếp đạt được thành công đâu?” Helen - Hermann nhàn nhạt nói,“Đổi thành ta nhu cầu cấp bách một bộ thành công tác phẩm thoát khỏi khốn cảnh, cũng sẽ nhìn chằm chằm ngươi.”

Matthew nhếch lên chân bắt chéo,“May mà Akiva - Goldsman không hồ đồ.”

Brad - Pitt cùng hắn người đại diện ước đến Akiva - Goldsman cùng ngày buổi chiều, Helen bên này liền được đến tin tức, gọi điện thoại hỏi thăm qua Akiva - Goldsman, Akiva - Goldsman cũng không có giấu diếm ý tứ, xác nhận điểm này.

Helen - Hermann lúc này nhắc nhở nói,“Về sau sẽ có càng ngày càng nhiều nhân sau lưng ra tay đi cướp ngươi nhìn trúng nhân vật hoặc là nhìn chằm chằm hạng mục, này giới cùng loại sự tình không thể bảo mật, chúng ta muốn nhiều lưu tâm.”

Matthew thuận miệng nói,“Không có cạnh tranh vẫn là Hollywood sao?” Hắn cười cười,“Đừng quên, Helen. Ta là từ vô số thứ cạnh tranh trung giết ra đến.”

Nếu bàn về khởi nghệ thuật tu dưỡng, hắn có thể nói bất nhập lưu, nhưng nói lên đùa giỡn tâm cơ làm cạnh tranh, hắn sẽ không so bất luận kẻ nào kém.

Helen - Hermann nhìn về phía Matthew, Matthew chú ý tới nàng ánh mắt, hỏi,“Làm sao?”

“Pitt cùng Jolie, còn có Aniston......” Helen - Hermann không có nói rõ.

Matthew minh bạch nàng ý tứ, nhún vai,“Bọn họ ba người lạn sự, đều qua lâu như vậy, Jennifer - Aniston bắt gian tại giường, làm tốt lắm !”

Helen - Hermann lắc lắc đầu, việc này hoàn toàn liền không mấy người biết cùng bọn họ có liên quan.

Matthew tuy rằng không có chính mắt gặp qua, nhưng có thể tưởng tượng khi đó cảnh tượng, thở dài,“Chỉ là đáng tiếc Jennifer - Aniston.”

“Nàng thoát ly Brad - Pitt này vũng bùn, cũng là chủng may mắn.” Helen - Hermann biểu tình đạm mạc mặt, từ trên ý nghĩa nào đó đến nói, thực ra cũng là da mặt dày đến trình độ nhất định.

Matthew da mặt cùng Helen - Hermann như vậy hậu,“Ngươi nói được quá đúng.”

Thực ra ngẫm lại cũng có thể biết, lấy Brad - Pitt qua lại theo nữ nhân đùi hướng lên trên bò trải qua xem, có lẽ hắn đối Aniston có chân tình, nhưng càng nhiều e vẫn là xuất phát từ cái loại này không thể nói rõ tâm tư.

Từ Pitt cùng Aniston công khai luyến tình, Pitt một chút không chịu diễn viên chính điện ảnh phòng vé thất bại ảnh hưởng, vô luận là thù lao vẫn là lực ảnh hưởng, đều hô hô hướng lên trên trướng......

Helen - Hermann đột nhiên đổi đề tài,“Ngươi lại đây tiếp ta, Anna đâu?”

“Nàng sẽ qua đi.” Matthew ngữ khí có điểm trầm thấp,“Nàng tọa Amanda xe đến Tứ Quý khách sạn.”

Xe dần dần tiếp cận Tứ Quý khách sạn, hắn chỉnh chỉnh nơ, đẳng xe rất ổn dẫn đầu xuống xe, chờ ở nơi này truyền thông phóng viên nháy mắt tràn lại đây, bất quá hắn bọn bảo tiêu trước đó đã chờ ở nơi này, lập tức đem phóng viên ngăn cách ra.

Phóng viên rất nhiệt tình, xuất phát từ tuyên truyền cần, chờ bọn hắn thoáng im lặng sau, Matthew cũng nói đơn giản vài câu.

“[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] box office đại bán ta rất cao hứng, đây là đối kịch tổ toàn thể nhân viên vất vả công tác tốt nhất hồi báo.” Hắn nói được đều là chút thông lệ bộ lời,“Tân tác phẩm? Đúng vậy, của ta tân tác phẩm đã quay chụp hoàn tất, là một bộ khoa học viễn tưởng điện ảnh, đem tại năm nay tháng mười hai phát hành, hoan nghênh mọi người đến lúc đó đi tham gia lần đầu.”

Nói xong này mấy, Matthew tại bảo tiêu bảo vệ dưới, đi lên thảm đỏ, tiến vào Tứ Quý khách sạn, rất nhanh liền đến yến hội thính.

Yến hội trong sảnh khách hội tụ, tại party chính thức bắt đầu phía trước, hắn đã biến thành tiêu điểm, có vô số nhận thức hoặc là người không quen lại đây chào hỏi.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 572: Tỷ Đệ

“Cheers !”

Theo David - Ellison nâng ly lên, yến hội trong sảnh mọi người cộng đồng nâng chén,“Cheers !”

Một ly Champagne thấy đáy, yến hội thính không khí nhiệt liệt lên, bởi phía trước liền cùng Matthew từng có trao đổi, Warner Bros các cao tầng cùng Matthew hàn huyên không vài câu, liền đi tiếp đón mặt khác khách nhân.

Warner sản xuất bộ tổng giám Hall - Fina đi đến Matthew bên cạnh, trước cùng Matthew cười chào hỏi, lại đối Helen - Hermann nói,“Có thể đơn độc tán gẫu sao?”

Helen - Hermann lập tức ứng xuống dưới,“Có thể.”

Nàng đến gần Matthew bên tai nói một câu,“Vừa tiếp đến điện thoại, ngân sách hội lâm thời có chuyện, Amanda không có cách nào khác lại đây, nàng khiến tài xế đi tiếp Anna , khả năng muốn dạ hội lại đây.”

Matthew gật gật đầu, không có hỏi nhiều, ngân sách hội sự vẫn đều là Amanda phụ trách, nếu không có sốt ruột thông tri nàng, hẳn là không phải đại sự.

Helen - Hermann cùng Hall - Fina đi địa phương khác, nơi này tạm thời liền còn lại dư Matthew cùng David - Ellison hai người.

“Ngươi hôm nay không có bạn gái?” David - Ellison rất kỳ quái.

Matthew đem chén rượu giao cho nhân viên tạp vụ, nói,“Còn không có qua đến.” Hắn ngược lại hỏi,“Kịch bản biên soạn có tân tiến triển sao?”

“Vừa mới bắt đầu.” David - Ellison ngược lại là rất trầm được khí,“Chúng ta mới xác định nhân vật, không nóng nảy.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Nói đúng, tiền kỳ lên kế hoạch làm đúng chỗ , mặt sau thành công khả năng mới sẽ càng lớn.”

[ Fast and Furious ] nhân vật cơ bản xác định, thứ bốn bộ trong, Paul - Walker cùng Jordana - Brewster trở về, sau đó dẫn ra Matthew nhân vật, cùng nhau vi chết mất Dominic - Toretto cùng hắn bạn gái Letty báo thù.

Mặt khác, một Do Thái duệ nữ tính cùng Hoa kiều nhân vật sẽ xuất hiện tại phim trong.

Đệ nhị bộ hắc nhân diễn viên chính Tyrese - Gibson đem tại thứ năm bộ trung trở về, còn sẽ lại gia nhập một Latin duệ nữ tính nhân vật.

Về phần có phải hay không mời Dwayne Johnson, Matthew tính đợi thứ bốn bộ phát hành sau lại nói.

Đây là thương nghiệp điện ảnh, ai cũng không thể cam đoan một bộ phim có thể 100% thành công, đừng nói không thể đơn giản phục chế dính thiếp, liền tính là có thể mà nói, hắn cũng chỉ là nhớ rõ phim cơ bản tình tiết mà thôi.

Thậm chí không khoa trương nói, loại này bỏng phim đại bộ phận tình tiết, sớm liền quên không sai biệt lắm .

“Thấy được sao?”

Cự ly Matthew không xa yến hội thính trong góc hẻo lánh, Collina dùng ánh mắt ý bảo Brad - Pitt,“Đó chính là Matthew - Horner.”

Brad - Pitt thoáng sửa sang lại rủ xuống lạc đầu vai kim sắc tóc dài, nói,“Ta nhận thức hắn.”

Từ party bắt đầu đến hiện tại bất quá hơn mười phút thời gian, hắn chính mắt thấy vô số người quá khứ hướng Matthew - Horner chào hỏi cùng ân cần thăm hỏi, đặc biệt là Warner Bros các cao tầng, đối Matthew - Horner coi trọng dù là ai đều có thể nhìn ra được đến.

Phía trước, hắn hưởng thụ cũng là loại này đãi ngộ.

Collina lúc này còn nói thêm,“Bên cạnh người nọ là David - Ellison, Larry - Ellison nhi tử, cũng là Matthew - Horner hợp tác đồng bọn.”

Brad - Pitt im lặng không lên tiếng.

“Vừa ta riêng qua bên kia nghe một hồi.” Collina thoáng phóng thấp thanh âm,“Có bao nhiêu người sản xuất cùng Matthew - Horner chào hỏi thời điểm, đều đề cập muốn mời hắn biểu diễn tân phim.”

Brad - Pitt vẫn là không lên tiếng, lại biết loại tình huống này rất bình thường, vài năm phía trước, hắn cũng có cùng loại trải qua.

Collina còn nói thêm,“Trong đó không thiếu một ít nổi danh người sản xuất cùng nổi danh công ty.”

Brad - Pitt rốt cuộc mở miệng,“Ta sẽ chú ý Matthew - Horner bên kia tình huống, chú ý hắn sẽ lựa chọn nào hạng mục.”

Từ ban sơ cấp đồng chí diễn viên Tom - Racina làm bang dong, đến mặt sau cùng một lại một nữ tính luyến ái, hắn hướng đến phi thường hiểu được mượn lực, cũng biết rõ mượn lực có thể tránh cho rất nhiều không cần thiết đường vòng.

Qua lại hắn chính là như vậy hỗn đi ra , không có cảm giác có bất cứ không ổn.

Collina lúc này nói,“Ta cũng sẽ lưu ý Matthew - Horner bên kia.”

Nhìn thấy Natalie - Portman đi đến Matthew - Horner bên kia, hắn còn nói thêm,“Ta lại đi qua xem xem.”

Brad - Pitt nhẹ nhàng gật đầu,“Đi thôi.”

Bên kia, David - Ellison vừa rời đi, Matthew liền nhìn thấy Natalie - Portman đi tới.

“Hải, Matthew.” Natalie - Portman cùng hắn tiếp đón.

Matthew hồi lấy tươi cười,“Hải, Nat.”

Hắn còn nhớ rõ, phía trước bồi Keira - Knightley cùng đi gặp qua Natalie - Portman, lúc ấy hai nữ nhân trong lời nói tất cả đều là đao quang kiếm ảnh.

Natalie - Portman thuận miệng nói,“Như thế nào không gặp đến Keira?”

Matthew hơi hơi nhún vai,“Ta cũng thật lâu không gặp đến nàng .”

“Các ngươi không phải......” Natalie - Portman tựa hồ không biết như vậy.

“Ta cùng Keira là hảo bằng hữu.” Matthew có vẻ rất thành thực,“Nàng vẫn vội vàng quay phim, ta có đoạn thời gian không gặp nàng .”

Hắn mắt nhìn Natalie - Portman trung tóc ngắn, nói,“Như thế nào cắt đi tóc ?”

Natalie - Portman cười cười,“Ta quay chụp [ V for Vendetta ] khi tiễn đầu trọc, tóc còn chưa trưởng lên.”

“Xem ta......” Matthew cố ý vỗ trán một chút,“Như thế nào đem việc này quên đi.”

[ V for Vendetta ] kia điện ảnh hắn xem qua, Natalie - Portman đóng vai nhân vật, ở trong phim bị quái khách V cạo một đại đầu trọc, Natalie - Portman không có dùng thế thân, tự mình lên sân hoàn thành quay chụp.

Đan từ phương diện này đến nói, Natalie - Portman rất có chức nghiệp tố dưỡng.

Natalie - Portman chân chính cùng Matthew giao tiếp, cũng chỉ có cùng Keira - Knightley kia một lần, lẫn nhau cũng không quen thuộc, chuyên môn đi tìm đến đương nhiên là có sự.

“Matthew, ta có hai bằng hữu......” Nàng vẫn duy trì khéo léo tươi cười,“Bọn họ muốn nhận thức ngươi, lại không đánh qua giao tế, riêng khiến ta lại đây hỏi một chút ngươi có hay không hứng thú cùng bọn họ tán gẫu.”

“Đương nhiên có thể.” Matthew xuất phát từ lễ phép cũng sẽ không cự tuyệt.

Natalie - Portman quay lại nàng đến khi phương hướng,“Bên này thỉnh.”

Nàng trước hướng về yến hội thính bên trái một người thiếu địa phương đi, Matthew theo sau theo đi lên, trung gian vòng qua một đám người, đi đến nơi nghỉ ngơi bên một tấm bàn tròn nhỏ, hai kỳ quái nhân đang đợi ở trong này.

Này hai người một nam một nữ, mặt bộ hình dáng có chút tương tự, nam khôi ngô cường tráng, nữ cao lớn vạm vỡ.

“Ta cho ngươi giới thiệu một chút, Matthew.” Natalie - Portman đầu tiên chỉ nam nhân giới thiệu nói,“Đây là Andy - Wachowski tiên sinh.”

Tiếp, nàng lại giới thiệu nữ nhân,“Đây là Lana - Wachowski nữ sĩ.”

“Ngươi hảo, Matthew.”

“Ngươi hảo......”

Matthew cùng Andy - Wachowski cùng Lana - Wachowski trước sau nắm tay, tại Natalie - Portman mời dưới, cùng bọn họ ngồi ở cùng trương bàn tròn bên cạnh.

Bất quá, hắn dừng ở bàn phía dưới tay phải, cực kỳ ẩn nấp ở trên quần mặt xoa xoa.

Này hai người hắn đương nhiên biết, Hollywood không biết Wachowski huynh đệ...... Không đúng, là Wachowski tỷ đệ nhân rất ít.

Wachowski huynh đệ biên kịch hơn nữa đạo diễn [ Matrix ] ba bộ khúc, hắn tất cả đều xem qua, hiện nay xem qua, tại Thái Bình Dương bờ bên kia đồng dạng xem qua.

Hơn nữa hắn tại Thái Bình Dương bờ bên kia khi, liền biết Wachowski đại danh.

Giống Wachowski huynh đệ này đẳng cấp Hollywood đạo diễn, từng hắn biết danh tự thực thiếu, khi đó hắn lý giải , đơn giản chính là Steven - Spielberg cùng James - Cameron đẳng cực cụ đại biểu tính Hollywood đạo diễn.

Bất quá, Wachowski huynh đệ cũng cực có đại biểu tính, bằng không lúc ấy hắn cũng sẽ không nhớ kỹ hai người kia danh tự.

Nhưng này cùng [ Matrix ] không quan hệ, cùng bọn họ đạo diễn qua bất cứ tác phẩm đều không quan hệ, hoàn toàn là đến từ một phương diện khác.

Bởi vì phóng nhãn toàn thế giới, do huynh đệ biến thành tỷ đệ, lại do tỷ đệ biến thành tỷ muội kì ba đạo diễn, chỉ sợ cũng liền như vậy một đôi .

Này cũng khiến lúc ấy Matthew xem qua tương quan bát quái chuyện xấu sau, liền nhớ kỹ Wachowski tỷ muội danh tự.

Đương nhiên, bây giờ còn là Wachowski tỷ đệ.

Trừ này mấy, Matthew cùng Wachowski tỷ đệ hàn huyên vài câu sau, lại nghĩ tới một sự kiện, lúc ấy kia thiên bát quái đưa tin trung, còn minh xác đề cập qua, Wachowski tỷ muội hành vi càng ngày càng quái dị, đánh ra điện ảnh cũng càng ngày càng quái dị, trừ [ Matrix ] ba bộ khúc ngoài, đạo diễn mặt khác điện ảnh tác phẩm không có ngoại lệ box office ăn hành, từ huynh đệ hỗn thành tỷ muội, như cũ tại ăn [ Matrix ] vốn ban đầu.

Hắn nhìn về phía Natalie - Portman, có chút kỳ quái, Natalie - Portman như thế nào cùng Wachowski tỷ đệ xen lẫn cùng nhau ?

Tựa hồ thấy được Matthew nghi hoặc, tại Matthew cùng Wachowski tỷ đệ hàn huyên qua đi, Natalie - Portman chủ động nói,“Ta cùng Lana cùng Andy cùng nhau hợp tác [ V for Vendetta ], bọn họ đảm nhiệm phim người sản xuất cùng biên kịch.”

“Úc......” Matthew lên tiếng, khẩu không đối tâm tán dương nói,“Đó là một bộ phi thường xuất sắc điện ảnh, để người ấn tượng rất khắc sâu, đặc biệt là cuối cùng nổ mất Lâu đài Westminster cảnh tượng, rất rung động .”

Lana - Wachowski thuận dưới màu đỏ tóc dài, nói,“Chúng ta cái kia màn ảnh, muốn biểu đạt đối với tự do khát vọng.”

Andy - Wachowski gật đầu,“Chúng ta chế tác kia bộ phim khi, dung nhập rất nhiều đối với chính trị cùng triết học tư biện thảo luận.”

Matthew gật đầu,“Có thể nhìn ra được đến.”

Trên thực tế, hắn tất cả đều không nhìn đi ra, chỉ cảm thấy chỉnh bộ phim tràn ngập đối với chủ nghĩa vô chính phủ tán thưởng.

Natalie - Portman lúc này phụ họa nói,“Này bộ phim chiều sâu, là bình thường phim rất khó đạt tới .”

Nghe đến mấy cái này, Matthew chỉ cảm thấy chính mình cùng này ba người hoàn toàn không phải một đường hóa, cũng không trách được [ V for Vendetta ] tại nào đó địa khu bị cấm chỉ chiếu phim, có thể phát hành địa phương cũng là danh tiếng rất tốt, box office phi thường phổ thông, chiều sâu cùng triết học tư biện tại 99% dưới tình huống, đều là xua đuổi người xem lợi khí.

Hắn bỗng nhiên nghĩ tới [ Matrix ] sau hai bộ khúc, lại nhìn nhìn Wachowski tỷ đệ, nháy mắt minh bạch một sự kiện, đại khái là [ Matrix ] đệ nhất bộ thành công, khiến này hai người đối với thương nghiệp điện ảnh lý giải xuất hiện nhất định lệch lạc, sau đó có mặt sau lũ chiến lũ phác trải qua.

Liền tại Matthew vừa nghĩ biên cùng Wachowski tỷ đệ cùng Natalie - Portman trò chuyện thời điểm, Collina bất động thanh sắc từ vừa đi đến, cùng nhân viên tạp vụ muốn một chén nước, ngồi ở bên cạnh một chiếc tiểu bàn tròn thượng.

Nơi này vừa không dẫn nhân chú mục, còn có thể nghe được Matthew kia một bàn nói chuyện.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 573: Tối Nghĩa Khó Hiểu

Từ Natalie - Portman cùng Matthew - Horner trò chuyện bắt đầu, Collina liền theo đi lên, theo sau lại cùng tại hai người sau lưng, bất động thanh sắc đi đến bên này, kết quả nhìn thấy Matthew - Horner cùng Wachowski tỷ đệ quan hệ mật thiết, Wachowski tỷ đệ là đạo diễn, biên kịch cùng chế tác nhân, tìm một diễn viên có thể vì cái gì?

Cho nên, hắn nhìn như tại không chút để ý uống nước nghỉ ngơi, kỳ thật cao cao vểnh tai, cẩn thận lắng nghe bên kia nói ra mỗi một câu.

Wachowski tỷ đệ có phải hay không tưởng mời Matthew - Horner biểu diễn bọn họ tân điện ảnh? Matthew - Horner hay không sẽ đồng ý? Này hạng mục là cái gì?

Này vừa là Collina nghiệp vụ cần, cũng có nội tâm hảo kỳ.

Nhưng bàn bên những người đó, đều tại thảo luận [ V for Vendetta ], nói chút huyền diệu khó giải thích đề tài.

Lana - Wachowski cao hứng phấn chấn, điện ảnh tuy rằng cải biên tự truyện tranh, nhưng hắn cùng Andy tại cải biên quá trình bên trong, tăng thêm rất nhiều tự thân quan điểm.

“Ta cho rằng, này bộ phim xuất sắc nhất địa vị, ở chỗ nó nói ra rất nhiều người tiếng lòng.” Nàng chậm rãi mà nói,“Nhân dân không nên sợ hãi bọn họ chính phủ, chính phủ hẳn là sợ hãi bọn họ nhân dân.”

Matthew không có nói tiếp, vừa đã nói qua vài câu, luận cùng tại chính trị cùng triết học tư biện thượng thảo luận, hắn khai thượng một chiếc Benz đại G đều không kịp Wachowski tỷ đệ, lại nói thêm khẳng định muốn rụt rè.

Thực ra hắn diễn viên chính qua điện ảnh, rất ít trực tiếp đề cập chính trị, giống [ V for Vendetta ] loại này mẫn cảm phim, dù cho cho hắn khai ra tương ứng thù lao, cũng tuyệt đối sẽ không nhận.

Hollywood điện ảnh, hoặc là nói toàn thế giới điện ảnh, đều không khả năng hoàn toàn thoát khỏi chính trị ảnh hưởng, nhưng từng trải qua nói cho hắn, chiều sâu đề cập chính trị sự tình, vẫn là thiếu tham dự cho thỏa đáng, đặc biệt là hắn cùng David - Ellison chuẩn bị đầu tư chế tác [ Fast and Furious ] tục tập, khẳng định sẽ mơ hồ chính trị bối cảnh, để đánh vào càng nhiều thị trường.

Đối diện, Lana - Wachowski còn tại chậm rãi mà nói, Matthew trừ gật đầu phụ họa, cơ bản đều suy nghĩ chính mình sự tình.

Dựa theo Wachowski tỷ đệ thuyết pháp, tại Nhà Trắng trước mặt, Mĩ quốc nhân dân chính là P, kia Nhà Trắng với dân đen lại là cái gì?

Hắn đối mĩ thức chính trị lý giải không nhiều, bỗng nhiên nghĩ đến từng tại thiên bình dương bờ bên kia khi từ trên hệ thống mạng xem qua một đoạn văn tự: Chính phủ chính là dân đen bạn trai.

Đầu tiên, ngươi làm sao cũng mặc kệ ta? Tiếp theo, ai cần ngươi lo ta? ! lại, ngươi cho ta giải thích ! còn có, ngươi không cần giải thích, ta không nghe ta không nghe ngươi nói đều là gạt người ! cuối cùng, xem xem nhân gia bạn trai !

Liền tại Matthew kết thúc miên man suy nghĩ, suy xét có phải hay không lấy cớ cáo từ thời điểm, Wachowski tỷ đệ rốt cuộc kết thúc hắn hoàn toàn không đạt được cái loại này cấp độ nói chuyện phiếm.

“Matthew, chúng ta khiến Nat tìm ngươi, là có hạng mục, muốn tìm ngươi tham dự.” Andy - Wachowski nói chuyện so Lana - Wachowski trực tiếp nhiều,“Ta đang tại lên kế hoạch một bộ khoa học viễn tưởng phim.”

Hắn nhìn về phía Natalie - Portman, Natalie - Portman chủ động nói,“2005 năm, còn tại quay chụp [ V for Vendetta ] thời điểm, ta ngẫu nhiên thấy được David - Mitchell tiểu thuyết [ Cloud Atlas ], sau đó đề cử cho Lana, Lana cùng Andy đối với này chuyện xưa sinh ra nồng hậu hứng thú.”

Matthew gật gật đầu, lại không có chen vào nói.

Lana - Wachowski ngay sau đó nói,“Ta cùng Andy thuận lợi từ David - Mitchell trong tay lấy đến tiểu thuyết bản quyền, hơn nữa hoàn thành kịch bản cải biên.” Hắn nhìn về phía Natalie - Portman,“Nat sẽ xuất diễn nữ chính, nàng đề cử ngươi đảm nhiệm nam chính.”

Nói tới đây, Andy - Wachowski mở ra đặt ở một bên túi công văn, từ giữa lấy ra kịch bản, đẩy đến Matthew trước mặt.

Matthew mắt nhìn kịch bản, Wachowski tỷ đệ rõ ràng là có chuẩn bị mà đến.

“Ngươi có thể trước xem xem kịch bản.” Lana - Wachowski làm thỉnh thủ thế,“Này chỉ là sơ thảo, hậu tục ta cùng Andy còn sẽ thảo luận sửa chữa, bất quá chủ thể kết cấu sẽ không thay đổi.”

Những lời này tất cả đều rơi vào Collina trong lỗ tai, nhìn thấy Matthew cầm lấy kịch bản, hắn thoáng thiên chuyển thân thể, để ánh mắt có thể ngắm đến bên kia.

Lật ra kịch bản, Matthew nhanh chóng xem lên đến.

“Này hạng mục còn bị vây ở bảo mật giai đoạn, kịch bản không thể dẫn ra ngoài, cho nên ta cùng Lana chuyên môn lấy lại đây, khiến ngươi hiện trường xem một chút.” Andy - Wachowski rất rõ ràng, này hạng mục muốn thuận lợi triển khai, có nhất định độ khó, kịch bản sớm liền đến Warner Bros chỗ đó, nhưng Warner Bros xét duyệt uỷ ban đối với ngẩng cao đầu tư cùng tối nghĩa kịch tình rất có nghi ngờ.

Thêm [ Matrix ] hai bộ tục tập không có đạt tới Warner Bros kỳ vọng, đặc biệt là cuối cùng một bộ, Warner Bros đối với bọn họ tỷ đệ hai, không lại giống vài năm trước như vậy nói gì nghe nấy.

Cho nên, bọn họ tỷ đệ nghe theo Natalie - Portman đề nghị, chuyên môn lại đây tiếp xúc Matthew - Horner này Warner Bros trong mắt hồng nhân.

[ Cloud Atlas ] này cố sự thật sự là rất hợp bọn họ khẩu vị, không có khả năng như vậy buông tay.

Matthew nhanh chóng xem kịch bản, giống như vậy chủ động tìm lên cửa đến người sản xuất hoặc là đạo diễn, gần nhất hai năm càng ngày càng nhiều, hồi tưởng quá khứ, vì một nhân vật, cần hao hết khí lực đi tranh đoạt, hiện tại dù cho ngồi bất động, cũng có bó lớn nhân vật chủ động đưa lên cửa đến.

Dùng Helen - Hermann lời đến nói, một siêu cấp cự tinh hoặc nói đang lúc hồng nhất tuyến minh tinh điện ảnh, căn bản sẽ không thiếu điện ảnh cùng nhân vật, tựa như Steve - Jobs thuận lợi thời điểm, tất cả mọi người nói hắn là siêu cấp thiên tài, nhất cử nhất động đều bị thụ đầu tư nhân quan chú; Đương Steve - Jobs bị đá ra Apple ban giám đốc sau, vẫn là những người đó, bọn họ cho rằng Jobs hết thời, Jobs muốn vì Pixar dung tư đều tìm không đến tài chính, không thể không cùng Disney ký xuống cùng loại bán mình khế như vậy hiệp ước.

Truy đuổi người thành công, lại lười xem người thất bại liếc nhìn, đây chính là giới kinh doanh.

Không ai tưởng chính mình hạng mục thất bại, bao giờ cũng là tận khả năng tích lũy thành công nhân tố, Wachowski tỷ đệ đồng dạng như thế.

Lana - Wachowski còn nói thêm,“Này bản tiểu thuyết có đối thời không, đối nhân tính rậm rạp đồ sộ miêu tả. Ở trong sách, Mitchell giảng thuật lục đoạn tương đối độc lập nhưng lại có liên quan cố sự, thời không chiều ngang từ trung thế kỷ Âu Châu, mãi cho đến trong ảo tưởng xã hội không tưởng. Nhân vật cũng từ kỵ sĩ, hắc đạo, âm nhạc gia vượt qua đến phóng viên, đề tài phi thường thích hợp quay chụp thành điện ảnh.”

Cùng Hollywood đại bộ phận kịch bản cùng loại, Matthew trong tay kịch bản rất mỏng, bất quá thời gian hữu hạn, hắn chỉ là đại khái xem một lần.

Nhưng này kịch bản cùng điển hình đơn giản dễ hiểu Hollywood kịch bản lại bất đồng, không biết là hắn đọc nhanh như gió quan hệ, vẫn là văn hóa tu dưỡng hữu hạn, sau khi xem xong không hiểu ra sao.

“Kịch bản do sáu cố sự xen kẽ cấu thành.”

Đại khái nhìn ra Matthew trên mặt nghi hoặc, Lana - Wachowski trong lòng khinh bỉ Matthew một phen, mở miệng giải thích nói,“Từng diễn viên nhân vật tại cố sự trung có bất đồng thân phận, thậm chí chủng tộc cùng giới tính đều bất đồng.”

Hắn hơi mang kiêu ngạo nói,“Kịch bản cùng chúng ta quay chụp phim đều đem thể hiện Hollywood thương nghiệp điện ảnh ít có chiều sâu, chỉ có chân chính người thông minh mới có thể xem đến.”

Nghe đến mặt sau lời này, Matthew khép lại kịch bản, cơ bản cấp quyển sổ này phán tử hình.

Một phương diện, thông qua vừa trò chuyện, hắn không khó phát hiện, vô luận là Natalie - Portman, vẫn là Wachowski tỷ đệ, tại điện ảnh phương diện cùng hắn tuyệt đối không phải một đường nhân; Một phương diện khác, hắn xem không hiểu kịch bản, lại cơ bản cảm giác được não động mở được thật lớn, lại thêm Lana - Wachowski mà nói, tối nghĩa khó hiểu lại muốn thể hiện cái gọi là chiều sâu thương nghiệp điện ảnh, không ăn hành bổ nhào vào mỗ mỗ gia, kia thật liền không có thiên lý .

Bất quá, Matthew vẫn là hỏi một câu,“Lana, Andy, đạo diễn là các ngươi?”

“Đúng vậy.” Andy - Wachowski gật đầu,“Chúng ta khẳng định sẽ đạo diễn này phim.”

Matthew không lại ôm có bất cứ hi vọng, phía trước nhớ lại từng kia thiên bát quái đưa tin, minh xác nói qua Wachowski tỷ đệ từ [ Matrix ] ba bộ khúc sau, mặt khác điện ảnh tất cả đều là box office ăn hành hóa.

“Lana, Andy, còn có...... Nat.” Matthew tại công chúng trường hợp vẫn là rất có lễ phép, cũng rất nhiệt tình ,“Có thể khiến ta trở về hảo hảo suy xét một chút sao? Người đại diện không ở, ta cũng không thể làm quyết định.”

“Đương nhiên có thể.” Lana - Wachowski móc ra danh thiếp, đưa cho Matthew,“Đây là ta cùng Andy điện thoại, hi vọng có thể nghe được của ngươi tin tức tốt.”

Matthew tiếp được trịnh trọng thu hồi đến,“Ta cũng rất hi vọng cùng hai vị hợp tác.” Hắn nhìn về phía Natalie - Portman,“Còn có Nat.”

Có hứng thú? Collina nghe đến những lời này, nhìn thấy Matthew nhiệt tình tươi cười, cảm giác hắn giống như hứng thú rất đậm bộ dáng.

David - Mitchell tiểu thuyết? [ Cloud Atlas ]? Quay đầu hảo hảo xem xem.

Hắn lập tức nhìn thấy Matthew - Horner đứng lên cáo từ rời đi, Natalie - Portman còn cố ý cùng hắn nhiều lời vài câu, bất quá hai người thanh âm rất thấp, nghe không rõ nói cái gì.

Liền tại hắn đứng lên chuẩn bị rời đi thời điểm, Andy - Wachowski thanh âm lại truyền tới.

“Nếu Matthew - Horner chịu làm nam chính, chúng ta lấy đến Warner Bros đầu tư sẽ dễ dàng rất nhiều.”

Lana - Wachowski ngữ mang khinh thường nói,“Không phải vì kéo đến đầu tư, ta sẽ chủ động đến tìm hắn? Liên kịch bản đều xem không hiểu, cấp độ quá thấp !” Nàng thở dài,“Cái này mục ít nhất cũng muốn 1 ức dollar, được đến không đến Warner Bros toàn lực duy trì, chúng ta chỉ có thể áp sau, đi chụp Warner Bros cường áp cho chúng ta nhàm chán hoạt hình cải biên điện ảnh.”

Từ những lời này trung, Collina lập tức phân tích ra một ít tin tức, Wachowski tỷ đệ hạng mục khuyết thiếu tài chính, bọn họ cũng không phải thật thích Matthew - Horner, sở dĩ đến tìm hắn, hoàn toàn là vì Matthew - Horner hiện tại là Warner Bros trong mắt hồng nhân.

Nghe được bên kia thay đổi đề tài, nói lên một ít nhàm chán sự tình, hắn dứt khoát rời đi nơi này, đi tìm Brad - Pitt.

“Matthew !” Helen - Hermann từ đám người mặt sau lóe ra đến, xung Matthew huy tay,“Bên này.”

“Ngươi như thế nào ở trong này?” Matthew sải bước qua.

Helen - Hermann không đáp lại, chỉ hắn tới được phương hướng,“Nhìn thấy cái kia đỉnh đầu có điểm trọc trung niên nhân sao? Ta quan sát hắn có một đoạn thời gian , hắn vẫn nghe lén ngươi cùng Wachowski nói chuyện.”

Matthew theo Helen - Hermann đầu ngón tay, vừa lúc nhìn thấy người nọ đứng lên rời đi Wachowski tỷ đệ ở kia một bàn.

Helen - Hermann hạ giọng,“Nếu ta không nhận sai mà nói, hắn là Brad - Pitt cùng Angelina - Jolie người quản lý.”

“Bọn họ?” Matthew nhíu mày.

Helen - Hermann lại thấp giọng nói một hồi, Matthew di động chấn động lên, lập tức móc ra đến xem liếc nhìn, nói,“Anna đến, nàng không mang thư mời, bị ngăn cản, ta đi ra ngoài một chút.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 574: Lại Gặp Đào Chân Tường

Tiếp đến Angelina - Jolie từ Campuchia đánh tới điện thoại, Collina đối Brad - Pitt vội vàng nói vừa sự tình, cấp hồ hồ ly khai khách sạn, Brad - Pitt trong lòng một trận buồn bực, kia nữ nhân liền không thể bận tâm một chút bên này? Có chuyện nhất định muốn vào thời điểm này đi làm đi nói? Chuyện của nàng trọng yếu, chẳng lẽ chính mình sự liền không vội?

Hắn không tự giác nghĩ tới Jennifer - Aniston, Aniston vô luận chuyện gì bao giờ cũng là nhân nhượng hắn......

Tràn ngập buồn bực dưới, hắn ra yến hội thính cửa chính, đi đến hành lang bên trong, lấy di động ra bấm gọi Angelina - Jolie dãy số, chuẩn bị cùng kia nữ nhân hảo hảo thảo luận một phen.

Không nghĩ tới là, Angelina - Jolie hoàn toàn không tiếp điện thoại, liên tiếp vài lần đánh qua, bên kia đều trực tiếp cắt đứt.

Brad - Pitt trong lòng hỏa khởi, vốn muốn gọi điện thoại cùng Angelina - Jolie cãi nhau một trận, kết quả bên kia liên điện thoại đều không tiếp, khiến hắn hỏa càng lớn .

“Hảo.” Một thanh thúy giọng nữ truyền tới,“Ta ở chỗ này chờ sẽ hảo .”

Nghe được này thanh âm, Brad - Pitt theo bản năng quay đầu nhìn, một hai mươi tuổi tả hữu nữ hài, bởi vì không có party thư mời, bị nhân viên bảo vệ ngăn cản xuống dưới.

Hắn trước nhìn nhìn nữ hài mặt, màu băng lam đôi mắt nhiếp nhân tâm phách, tiếp ánh mắt dời xuống, rơi xuống nữ hài bộ ngực, trước ngực vĩ ngạn theo hô hấp giống như Thái Bình Dương sóng to như vậy cuộn trào mãnh liệt sục sôi.

Cuối cùng, hắn cẩn thận đánh giá nữ hài một phen.

Nữ hài mặc một thân đoản khoản bên người màu đỏ lễ váy, kia mặt kia ngực kia mông kia chân, dứt khoát đều là tối thượng thượng chi tuyển.

Brad - Pitt không khỏi vươn ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm môi dưới, này đại ngực muội tử, hắn nhận thức, sớm ở tháng trước Oscar trao giải điển lễ bên trên, liền cố ý ngắm qua nàng ngực, lúc ấy liền bị hấp dẫn, đáng tiếc khi đó hắn mang theo Angelina - Jolie, đại ngực muội tử kéo Matthew - Horner.

Hôm nay Angelina - Jolie không ở, Matthew - Horner cũng không tại......

Từ sớm nhất thành danh bắt đầu, đến cùng Angelina - Jolie cùng một chỗ, Brad - Pitt đều là không chút nào kém hơn Matthew hoa hoa công tử, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém.

Hắn từng kéo bảo mẫu đi cùng Angelina - Jolie sở sinh hài tử gian phòng bên trong làm bừa......

Ngay cả nhà mình bảo mẫu đều không bỏ qua nhân, trong bụng còn đối Angelina - Jolie oa một ngọn lửa, nhìn thấy sớm liền tâm động mĩ nữ, làm ra lựa chọn có thể nghĩ.

Brad - Pitt hướng tới Alexandra - Daddario bên kia đi, vừa đi vừa mắng chửi, đi nàng nương Angelina - Jolie, đi hắn nương Matthew - Horner.

Nhớ tới vừa Matthew - Horner tại yến hội trong sảnh phong cảnh, lại đối lập chính mình cô đơn, hắn bỗng nhiên sinh ra một ý niệm, có thể bị Matthew - Horner mang theo đi Oscar thảm đỏ nữ nhân quan hệ khẳng định không phải bình thường, nếu đem nữ nhân này làm , Matthew - Horner trên mặt nhất định rất hảo xem.

Huống hồ, này đại ngực muội tử thật sự rất câu nhân.

Brad - Pitt thoáng sửa sang lại một chút quần áo, rất nhanh đi tới nhân viên bảo vệ bên kia, sau đó chủ động đối Alexandra - Daddario hô,“Hải.”

Alexandra - Daddario nhìn Brad - Pitt liếc nhìn, có chút kỳ quái vị này đại minh tinh lại đây chào hỏi làm gì, lễ phép đáp lại nói,“Ngươi hảo.”

“Vị này là bằng hữu của ta.” Brad - Pitt ngược lại đối nhân viên bảo vệ nói,“Các ngươi khiến nàng vào đi.”

Nghe nói như thế, Alexandra - Daddario trong lòng dâng lên một tia cảnh giác, nhanh chóng hồi ức một phen, xác định chính mình luôn luôn không cùng Brad - Pitt đánh qua giao tế, cũng không nhận thức hắn.

“Vị tiểu thư này.” Nhân viên bảo vệ rất khách khí nói,“Ngươi có thể qua .”

Alexandra - Daddario lại không có động, ngực rất lớn nhân không hẳn không có đầu óc, hơn nữa này vài năm nàng phần lớn cùng Amanda ở cùng một chỗ, từ đối phương trên người cũng học được không thiếu.

Brad - Pitt lộ ra mê người tươi cười, còn nói thêm,“Ngươi hảo, ta là Brad - Pitt, ngươi là......”

Alexandra - Daddario lễ phép trả lời,“Alexandra - Daddario.”

“Daddario tiểu thư......” Brad - Pitt bày ra tự nhận là tối khốc tạo hình,“Ta cùng ngươi vào đi thôi.”

Thẳng thắn giảng, Brad - Pitt bán tướng phi thường tốt, đối nữ tính rất có lực sát thương, bằng không cũng sẽ không trở thành tối thụ nội trợ hoan nghênh nam ngôi sao.

Nhưng Alexandra - Daddario căn bản không hề xúc động, thường xuyên gặp cái kia so Brad - Pitt hoàn hảo xem nam nhân, sớm đã có miễn dịch lực.

“Cám ơn, không cần.” Nàng xuất thân lương hảo, nói chuyện vẫn là rất khách khí ,“Ta cấp bằng hữu gọi điện thoại, hắn lập tức liền sẽ lại đây.”

Brad - Pitt lại không có buông tay, còn nói thêm,“Ngươi đi vào tìm hắn cũng giống nhau.”

Alexandra - Daddario ánh mắt lướt qua Brad - Pitt, nhìn về phía yến hội thính xuất khẩu bên kia.

Matthew vừa từ yến hội thính bên trong đi ra, nhìn thấy Alexandra - Daddario nhìn qua, lập tức cười gật đầu, sau đó mới nhìn đến đứng ở đến Alexandra - Daddario trước mặt, lại đưa lưng về hắn nam nhân.

Này nam nhân bóng dáng có điểm quen thuộc, bất quá hắn không nghĩ nhiều, bước nhanh hướng tới bên kia đi, theo tiếp cận bên kia, cái kia nam nhân mà nói truyền tới.

“Daddario tiểu thư, đây là của ta điện thoại, ngươi về sau có cần hỗ trợ địa phương, cứ việc đánh này dãy số. Ta có thể biết ngươi liên hệ phương thức sao? Ta kì hạ có gia B kế hoạch điện ảnh chế tác công ty, rất nhanh liền sẽ đầu tư chế tác một ít phim, đang cần giống ngươi như vậy xuất sắc nữ diễn viên......”

Matthew hơi hơi nhíu mày, cái kia nam nhân rõ ràng ý định bất lương.

Bất cứ bình thường nam nhân gặp được loại tình huống này, đều sẽ không cao hứng, hắn cũng không ngoại lệ.

“Cám ơn, không cần.” Alexandra - Daddario ngữ khí bình thản lại phi thường kiên định cự tuyệt, tiếp xung Matthew bên kia lộ ra tươi cười, nói,“Ngươi đến a.”

Brad - Pitt quay đầu nhìn, vừa lúc nhìn thấy Matthew đi tới, kia trương soái khí trên khuôn mặt tuấn tú lại không có một tia một hào xấu hổ.

Đào người khác góc tường, làm có phụ chi phu linh tinh sự tình, hắn trải qua đã không biết bao nhiêu lần.

Matthew liếc nhìn liền nhận ra Brad - Pitt, lại không có để ý tới hắn, đi đến Alexandra - Daddario bên cạnh, quan tâm hỏi,“Sốt ruột chờ đi?”

Alexandra - Daddario cười lắc đầu,“Không có, mới đợi một hồi.”

Khi nói chuyện, nàng một bàn tay vói vào Matthew khuỷu tay bên trong, kéo lại hắn cánh tay.

Matthew lúc này mới nhìn hướng Brad - Pitt, cứ việc trong lòng phi thường không vui, thậm chí có chút tức giận, trên mặt lại không động thanh sắc, rất có lễ phép nói,“Ngươi hảo, Pitt.”

Brad - Pitt cũng không phải trán tùy thời sung huyết mao đầu tiểu tử, đồng dạng nói,“Ngươi hảo, Matthew.”

Matthew gật gật đầu, không có lại nói cái gì, mang theo Alexandra - Daddario hướng về yến hội thính đi, Brad - Pitt nhìn hai người bóng dáng, nghĩ đến Collina theo như lời Wachowski tỷ đệ, xoay người cũng phản hồi yến hội thính bên trong.

Tiến vào yến hội thính, ứng phó qua mấy nhóm lại đây chào hỏi nhân, Matthew lúc này mới hỏi,“Không có việc gì đi?”

Alexandra - Daddario nhẹ nhàng lắc đầu,“Không có việc gì.” Nàng rất thông minh, tiếp giải thích nói,“Brad - Pitt tưởng theo ta bắt chuyện, còn lấy công tác cùng nhân vật dụ dỗ ta.”

Matthew có chút căm tức, gần nhất trong khoảng thời gian này, hâm nóng hắn cùng Alexandra - Daddario bát quái rất nhiều, hơn nữa Oscar trao giải điển lễ ngày đó, Brad - Pitt cũng thấy được hắn cùng Alexandra - Daddario đi cùng một chỗ, hắn không tin Brad - Pitt không biết hắn cùng Alexandra - Daddario quan hệ.

Tên hỗn đản này là muốn cho hắn đội nón xanh sao?

“Không có việc gì .” Alexandra - Daddario có thể nhìn ra Matthew trên mặt lóe qua không khoái, nhẹ nhàng kéo hắn một chút,“Hắn liền nói chút khốn kiếp nói mà thôi.”

Nói là nói như vậy, nàng trên thực tế vẫn là có điểm vui vẻ , bởi vì Matthew rõ ràng rất để ý việc này.

“Matthew......” Zack Snyder nghênh diện mà đến, vị này tiểu cá tử đạo diễn đầy mặt hồng quang, không biết là uống rượu nhiều, vẫn là hưng phấn . Hắn tiếp cùng Alexandra - Daddario chào hỏi,“Hải, Anna.”

Đẳng Alexandra - Daddario cười đáp lại, Matthew thò tay cùng Zack Snyder chạm dưới quyền đầu, hỏi,“Cảm giác như thế nào?”

Zack Snyder lại hỏi,“Ta có thể nói câu thô tục sao?” Không đợi Matthew trả lời, hắn liền nói,“Rất hắn sao thích ! Hollywood toàn bộ nhà làm phim đại lão đều tại mời ta, ta đều có chủng ảo giác, ta là trên thế giới này được hoan nghênh nhất nhân.”

“Đây là ngươi nên được , Zach.” Alexandra - Daddario rất biết nói.

Matthew cũng gật đầu nói,“Hảo hảo hưởng thụ loại cảm giác này đi.”

Zack Snyder cười cười, bất quá đầu còn rất thanh tỉnh, ngược lại nói,“Matthew, chúng ta tiếp tục hợp tác thế nào? Ngươi hẳn là biết, ta từ Warner Bros cùng DC truyện tranh trong tay lấy đến Watchmen điện ảnh quay chụp quyền.”

Matthew lắc lắc đầu, bận tâm Zack Snyder mặt mũi, riêng hạ giọng, dùng chỉ có bọn họ ba người mới có thể nghe được lời nói nói,“Xin lỗi, Zach, ta đối biểu diễn siêu cấp anh hùng điện ảnh không có hứng thú.”

Zack Snyder cũng không cưỡng cầu, nói,“Đáng tiếc......”

Hai người lại hàn huyên một hồi, Matthew chủ động cáo từ rời đi, vừa tìm đến Helen - Hermann, Helen - Hermann liền nhắc nhở nói,“Các ngươi mặt sau nhiều cái đuôi.”

“Vẫn là cái kia gia hỏa?” Matthew hỏi.

“Không phải.” Helen - Hermann cho Alexandra - Daddario một ánh mắt,“Đừng loạn xem, bảo trì như bây giờ, đừng gợi ra đối phương chú ý.”

Nàng tiếp đối Matthew nói,“Là Brad - Pitt, từ ngươi mang theo Anna trở lại yến hội thính, hắn liền tại trong đám người cùng các ngươi.”

“Hắn muốn làm cái gì?” Alexandra - Daddario lập tức liên tưởng đến phía trước sự,“Còn không chết tâm? Nhất định muốn ta lấy rượu đi bát hắn sao?”

“Làm sao?” Helen - Hermann hảo kỳ hỏi.

“Vừa hắn gây rối Anna .” Matthew đại khái đem sự tình nói một lần, Helen - Hermann nhắc nhở nói,“Ngươi đừng làm bừa.”

Nàng biết Matthew không phải người tốt.

Matthew khẽ nhíu mày, nghĩ đến khi Helen - Hermann nói qua sự, nói,“Brad - Pitt tình trạng không tốt, nhu cầu cấp bách muốn xuất sắc tác phẩm phiên thân, phía trước muốn cướp [ Hancock ] nam chính không có thực hiện được, bọn họ nhìn chằm chằm ta, hay không sẽ cùng phương diện này có liên quan?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 575: Đều Có Tranh Giành

Nương đám người yểm hộ, Brad - Pitt đứng ở một ẩn nấp địa phương, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Matthew - Horner bên kia, Matthew - Horner liền tại cách đó không xa, cùng cái kia đại ngực muội tử thân thiết nói chuyện phiếm, kia nữ nhân ngực là thật đại a, lúc trước Jennifer - Aniston cùng Angelina - Jolie có thể hấp dẫn hắn một điểm, chính là chân ngực đủ đại.

Rất rõ ràng, này gọi là Alexandra - Daddario nữ hài ngực, trực tiếp miểu sát Jennifer - Aniston cùng Angelina - Jolie.

Đáng tiếc a...... Đáng tiếc...... Brad - Pitt thẳng lắc đầu, như vậy hảo một đóa hoa, như thế nào liền bị Matthew - Horner trích?

Nhìn thấy Matthew - Horner cùng Alexandra - Daddario dị thường thân thiết tìm đến một tóc vàng nữ nhân bên cạnh, hắn cũng thích hợp đến gần một điểm, cái kia tóc vàng nữ nhân hắn biết, Helen - Hermann -- một bởi vì Matthew - Horner mà thân giới địa vị bạo trướng người đại diện.

Bởi cách có điểm xa, kia ba người thanh âm lại không cao, Brad - Pitt không có nghe đến cái gì, cuối cùng giả bộ từ bọn họ phụ cận trải qua khi, mơ hồ có Wachowski tỷ đệ, Natalie - Portman cùng Vân Đồ linh tinh từ ngữ truyền đến lỗ tai bên trong.

Này làm cho hắn nghĩ tới Collina theo như lời những tin tức đó.

Theo sau, hắn tìm đến một lợi cho quan sát địa phương, tiếp tục nhanh nhìn chằm chằm Matthew - Horner bên kia, đồng thời cũng đang tìm kiếm cơ hội, xem có thể hay không đem đại ngực muội tử đào lại đây.

Brad - Pitt rất nhanh phát hiện, Matthew - Horner tìm đến Natalie - Portman, Natalie - Portman theo sau tìm đến Wachowski tỷ đệ, sau đó hội đồng Helen - Hermann cùng nhau ly khai yến hội thính, hắn chờ một lát đi ra ngoài tìm phục vụ sinh hỏi thăm một chút, những người này muốn một gian phòng nghỉ chuẩn bị mật đàm.

Bọn họ hội đàm cái gì? Trừ Collina phía trước theo như lời [ Cloud Atlas ], Brad - Pitt không thể tưởng được mặt khác .

Vào lúc ban đêm, Matthew - Horner không có lại tại party trung hiện thân, vẫn trốn ở nghỉ ngơi gian trung, cùng Wachowski huynh đệ mật đàm.

Brad - Pitt rất có kiên nhẫn, tại khách sạn bên ngoài trong xe đợi đến tiếp cận nửa đêm, mới nhìn đến Matthew - Horner, Helen - Hermann, Alexandra - Daddario, Wachowski tỷ đệ cùng Natalie - Portman trước sau ra khách sạn, song phương tựa hồ còn chưa thỏa mãn, lại tại khách sạn cửa hàn huyên một hồi, lúc này mới phần mình lái xe rời đi.

Một chiếc màu đen Benz xe hơi chạy đến, Matthew kéo ra cửa xe, khiến Alexandra - Daddario dẫn đầu lên xe, Helen - Hermann lại đây đóng cửa xe, hạ giọng hỏi,“Ngươi thật đối Wachowski tỷ đệ hạng mục cảm thấy hứng thú? [ Cloud Atlas ] này bộ tiểu thuyết xác thật bị [ New York thời báo ] lực tiến qua, bản thân chất lượng cũng không sai, thế nhưng......”

“Ngươi không thấy được sao, Helen?” Matthew thấp giọng nói,“Wachowski tỷ đệ từ [ Matrix ] hai bộ tục tập bắt đầu, liền đi lên một điều cố ý theo đuổi phim chiều sâu cùng triết học tư biện đường lệch, này đối với thương nghiệp điện ảnh đến nói, rất đáng sợ.”

Helen - Hermann phía trước cũng là đối Wachowski tỷ đệ có nghi ngờ, lại không có đặc biệt rõ ràng khái niệm, nghe hắn như vậy vừa nói, lại hơi chút vừa tưởng, nháy mắt rộng mở sáng sủa, vô luận là Wachowski tỷ đệ đạo diễn [ trọng trang ra trận ] cùng [ cự trận cách mạng ], vẫn là biên kịch sản xuất [ V for Vendetta ], loại này xu thế đều phi thường rõ ràng.

“Ngươi thấy cái này mục sẽ thất bại? Vậy ngươi còn muốn cùng bọn họ đàm?” Nàng khẽ nhíu mày, nhưng nghĩ đến Matthew phía trước buông tay kia vài siêu cấp đại phiến, cuối cùng không có nhiều lời, ngược lại hỏi,“Cố ý diễn cho Brad - Pitt xem?”

Matthew nhún vai, không có phủ nhận.

Helen - Hermann lắc đầu,“Ngươi thật nhàm chán.” Nàng quay đầu nhìn nhìn Benz xe hơi,“Ngươi cùng nàng có thể duy trì hai tháng sao?”

“Loại sự tình này, thấy rõ trước mắt liền hảo, tưởng như vậy xa làm gì?” Matthew không phải đang nói đùa,“Liền tính duy trì rất lâu nhân, cuối cùng lại có mấy người có thể chân chính đi đến cùng nhau?”

Hắn thò tay vỗ nhẹ nhẹ Helen - Hermann cánh tay,“Ta muốn cấp Brad - Pitt đào hố, ngươi giúp đỡ một chút.”

Helen - Hermann châm chước vài giây lợi hại, nói,“Ta cũng nhìn kịch bản, tối nghĩa khó hiểu, phim một khi xử lý không tốt, vô cùng có khả năng thất bại, nhưng Brad - Pitt nhảy vào này hố bên trong, trở thành nam chính, phim thất bại mà nói, hắn cũng sẽ không xong đời.”

“Nếu có thể khiến Brad - Pitt đầu tư đâu?” Matthew nói thẳng,“Ta một giờ trước cấp Bella phát qua tin nhắn, khiến hắn chuyên môn đi thăm dò tra, nhiều nhất đến cuối tháng sáu, Jennifer - Aniston liền sẽ từ B kế hoạch hoàn thành triệt tư,B kế hoạch rất nhanh liền có thể bình thường vận doanh, Wachowski tỷ đệ này hạng mục, bây giờ còn dừng lại tại bước đầu kế hoạch giai đoạn, hoàn toàn tới kịp.”

Helen - Hermann trầm tư thật lâu sau, gật gật đầu,“Ta sẽ phối hợp ngươi.”

Matthew cười cười, rất có cao thượng phẩm cách,“Chúng ta cũng không phải cố ý hại người, chẳng qua đào hố mà thôi, Brad - Pitt khiêu cùng không nhảy, toàn tại hắn cá nhân lựa chọn.”

Luận lên da mặt dày, Helen - Hermann một chút không ở Matthew dưới, lập tức nói,“Có đạo lý, hắn không nhảy mà nói, chúng ta cũng sẽ không trực tiếp đi đẩy hắn.” Nàng còn nói thêm,“Wachowski tỷ đệ nói qua, này bộ phim đầu tư cũng liền một ức dollar tả hữu.”

“Thâm hụt tiền mà nói, Brad - Pitt cũng không về phần xong đời.” Matthew làm như vậy không chỉ là vì Brad - Pitt tưởng đào hắn góc tường,“Này khanh tựa hồ nhỏ điểm.”

Nhưng trong lúc nhất thời, cũng tìm không thấy đào càng lớn khanh cơ hội.

Một khác chiếc Benz xe hơi mở lại đây, Helen - Hermann lên xe phía trước, đối Matthew nói,“Nhắc nhở ngươi một câu, mọi việc không có tuyệt đối, bọn họ thành công đâu?”

Matthew sớm liền rất chăm chú suy xét qua, nói,“Dù cho ta cái gì cũng không làm, lấy Pitt trong tay tài nguyên, cũng có rất lớn khả năng phiên thân, nhưng làm, hắn liền có khả năng không thể phiên thân.” Hắn đến gần Helen bên cạnh, hạ giọng,“Khiến hắn mất đi phiên thân năng lực, chúng ta cũng sẽ tiêu trừ một tai họa ngầm.”

Helen - Hermann minh bạch lời này ý tứ,“Ngươi nghĩ rằng ta vì sao giúp ngươi?”

Helen - Hermann trước khi lên xe quay đầu nhìn Matthew liếc nhìn, cùng loại này mặt hậu tâm hắc, lại chú ý thông minh thực tế nhân cùng nhau công tác, thực ra cảm giác rất không sai.

Nhìn Helen - Hermann lên xe, Matthew cũng lên chính mình xe, dẫn đầu ly khai Tứ Quý khách sạn.

Hai chiếc màu đen Benz xe hơi một trước một sau chạy đi Tứ Quý khách sạn cửa, Brad - Pitt ngồi ở trên xe vẫn không có động, tự hỏi thật dài một đoạn thời gian, lấy di động ra bấm gọi một điện thoại, nói,“Simons, mau chóng cùng Jennifer - Aniston phân cách hoàn tất, khiến B kế hoạch tiến vào bình thường vận doanh trạng thái......”

Hắn nghĩ đến Jennifer - Aniston, nội tâm bên trong bao nhiêu có một điểm áy náy,“Một ít không quá trọng yếu phương diện, có thể nhường liền nhường đi.”

Cắt đứt điện thoại, Brad - Pitt đối tài xế nói,“Về nhà.”

Màu đen đại mạc bao phủ Los Angeles, một chiếc lại một chiếc ô tô rời đi Tứ Quý khách sạn, đuổi đi Natalie - Portman, Wachowski tỷ đệ ngồi trên cùng chiếc ô tô.

“Matthew - Horner giống như rất có thành ý.” Andy - Wachowski nói.

Lana - Wachowski tháo xuống màu đỏ tóc giả, lộ ra còn không có thật dài tóc, có chút kiêu ngạo nói,“Lựa chọn chúng ta là hắn vận khí !”

Andy - Wachowski ý tưởng cũng giống nhau,“Người này ngốc chút, nghệ thuật tu dưỡng thấp điểm, lý giải năng lực cũng kém chút, may mà còn có điểm ánh mắt, biết với ai hợp tác càng dễ dàng thành công.”

“Có ánh mắt người mới có thể thành công, Matthew - Horner có ánh mắt, cho nên hắn có hiện tại thành công.” Lana - Wachowski từ [ Matrix ] sau, liền vẫn cho rằng nhà mình hai người là toàn Hollywood tốt nhất phim thương mại đạo diễn,“Chúng ta muốn lợi dụng hảo Matthew - Horner điểm này.”

Andy - Wachowski gật đầu phụ họa nói,“Chỉ cần Matthew - Horner chịu chính thức gia nhập này hạng mục, chúng ta hướng Warner Bros kéo đầu tư sẽ dễ dàng rất nhiều.”

“Không chỉ là như thế này.” Lana - Wachowski suy xét càng nhiều càng xa,“Andy, nếu Warner Bros không thể cho chúng ta 100% tín nhiệm, chúng ta vì sao nhất định phải cột vào Warner Bros trên người?”

Hắn chi tiết nói,“Sáng mai, ta sẽ liên hệ trù tính công ty, làm cho bọn họ an bài một hồi phỏng vấn, sau đó đối ngoại để lộ này hạng mục tồn tại, cùng với Matthew - Horner phi thường có hứng thú.”

Andy - Wachowski lập tức hiểu được,“Cứ như vậy, chúng ta có thể mượn Matthew - Horner thanh danh, mặt hướng càng nhiều nhà sản xuất kéo đầu tư.”

Lana - Wachowski đắc ý nở nụ cười,“Không sai ! ta vì sao đồng ý Natalie - Portman đề nghị đi tìm Matthew - Horner? Bởi vì hắn phi thường có lợi dụng giá trị, chúng ta muốn đem hắn giá trị lợi dụng đến lớn nhất. Đừng quên, Matthew - Horner hiện tại chỉ là có hứng thú, không có theo chúng ta đạt thành bất cứ hiệp nghị, chúng ta hiện tại lợi dụng hắn danh khí tuyên truyền một chút, dù cho tương lai Matthew - Horner đổi ý , chúng ta hạng mục cũng sẽ không khuyết thiếu nhà dưới, đến lúc đó ai điều kiện tốt nhất, chúng ta liền lựa chọn ai !”

Andy - Wachowski cũng cười lên,“Ý kiến hay !”

Này trong giới, mỗi người đều đang vì chính mình tranh thủ ích lợi, đạo diễn, diễn viên, người sản xuất cùng điện ảnh công ty không có ngoại lệ.

Màu đen Benz xe hơi chạy ra Beverly Hills, hướng tới Burbank chạy tới, dần dần tiếp cận kia đống bò đầy dây thường xuân nơi ở.

Alexandra - Daddario nhìn nhìn ngồi ở bên cạnh ngưng thần tự hỏi Matthew, vài lần tam phiên muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói,“Matthew, ngươi là vì ta?”

Nàng vẫn bồi tại Matthew bên cạnh, thấy được rất nhiều, cũng nghe đến rất nhiều, bản thân lại không ngu ngốc, tự nhiên có điều phỏng đoán.

Matthew quay đầu nhìn về phía Alexandra - Daddario, trầm mặc một hồi, chậm rãi nói,“Anna, ta rất tưởng nói là, sau đó đả động ngươi. Ta không tưởng lừa ngươi, này chỉ là một bộ phận nguyên nhân, còn có mặt khác nhân tố ở bên trong.”

Alexandra - Daddario gật gật đầu, vừa tưởng tiếp tục hỏi, Matthew còn nói thêm,“Mặt khác nguyên nhân liên lụy đến người khác bí mật, ta không thể tùy tiện nói.”

Hắn, Helen - Hermann cùng Elena - Boyar từng sau lưng tính toán qua Brad - Pitt một lần, việc này rất bí ẩn, nhưng ai cũng không thể cam đoan tương lai không có tin tức để lộ đi ra ngoài, cho nên có cơ hội khiến Brad - Pitt rơi vào trong hố sâu bò không ra đến, đương nhiên không thể bỏ qua.

Helen - Hermann tuy rằng không có nói rõ, nhưng khẳng định cũng có cùng loại ý tưởng.

“Ta minh bạch.” Alexandra - Daddario cười cười,“Matthew, ngươi duy hộ ta, ta rất vui vẻ.”

Xe lúc này dừng lại, nàng mở cửa xe chuẩn bị xuống xe, xuống xe phía trước đột nhiên quay đầu đối Matthew nói,“Amanda vừa tống ta một điểm thuần khiết Lam Sơn cà phê, ngươi muốn hay không nếm thử?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 576: Kinh Đào Hải Lãng

Thái Dương từ Thái Bình Dương bờ biển dâng lên, xuyên thấu sơn gian rừng cây, rơi vào một đống bò đầy dây thường xuân trên tường, lại thông qua trên tường cửa sổ, chiếu sáng có chút loạn phòng ngủ.

Phòng ngủ đi thông phòng vệ sinh cửa phòng mở ra, Matthew tắm xong tất đi ra, từ mặt đất tìm đến chính mình quần áo, xuyên lên sau đơn giản thu thập một chút, lại nhìn xem trên tường đồng hồ treo tường, đối với hắn này thói quen sáng sớm chạy bộ buổi sáng người đến nói, từ hôm nay quá muộn .

Này cũng không thể trách hắn, tối hôm qua hao phí đại lượng thể lực cùng tinh lực, còn kém điểm tại ba đào cuộn trào mãnh liệt trung nghẹn chết......

Tối hôm qua tuyệt đối là kinh đào hãi lãng a !

Đơn giản thu thập phòng ngủ, Matthew nhìn thấy phòng trên vách tường Alexandra - Daddario ảnh chụp, trong lòng có một chút phức tạp, hắn thích này lướt sóng cảm giác.

Đây là nhân cùng tự nhiên cận chiến, cũng là kỹ xảo thể hiện, chỉ có đứng ở trong sóng, mới có thể lĩnh lược nàng kích thích, nàng sức sống. Lần này lướt sóng khiến hắn cảm nhận được tân kỳ thể nghiệm, không có vất vả, sao đến thành công; Không có đau khổ, sao đến vinh diệu; Không có suy sụp, sao đến huy hoàng? Chỉ có trả giá , mới có thể được đến ứng có hồi báo.

Tuy rằng tối hôm qua hắn nói không phải toàn vi Alexandra - Daddario, nhưng vi Brad - Pitt tỉ mỉ thiết kế như vậy một hố to, Alexandra - Daddario rõ ràng bị đả động .

Này có tính hay không thiên quân giận dữ vì hồng nhan?

Hắn đứng ở phòng ngủ bên trong, nhìn chằm chằm Alexandra - Daddario ảnh chụp nhìn một hồi, lại một lần nữa nhớ tới tối hôm qua kinh đào hãi lãng.

Lướt sóng có thể cho nhân quên mất phiền não, khiến nhân thể nghiệm lần lượt cùng sóng biển vật lộn khoái cảm, đây chính là vì sao ở trên thế giới mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người chung quanh tìm kiếm một chỗ hoàn mỹ nhất lướt sóng thắng địa, chỉ vì hoàn thành một lần cùng sóng biển hoàn mỹ truy đuổi.

Có lẽ nhân cần không chỉ là kia ba đào cuộn trào mãnh liệt trong nháy mắt, còn có cái kia mĩ lệ mục đích .

Cho nên, hắn cảm giác cùng Alexandra - Daddario ngắn ngủi phát triển một đoạn lãng mạn quan hệ, cũng không sai.

Matthew đương nhiên sẽ không phủ nhận, Alexandra - Daddario đả động hắn , chính là kia ngực kia nhan kia mông kia chân......

Mở ra cửa phòng ngủ, hắn xuyên qua phòng khách, tìm thanh âm tiến vào phòng ăn (nhà hàng), vừa lúc nghênh lên Alexandra - Daddario tươi cười, Alexandra - Daddario vừa bày lên khay ăn, đang tại pha cà phê.

“Hải, Anna.” Matthew ỷ tại phòng ăn (nhà hàng) cửa, nhìn nàng.

“Hải, Matthew.” Alexandra - Daddario cười nhìn về phía hắn bên này, màu băng lam ánh mắt như trước nhiếp nhân tâm phách.

Nàng ngược lại hảo hai ly cà phê, giải xuống trên người tạp dề, lộ ra bên trong bó sát người T-shirt, siêu cấp cơn lốc gợi ra sóng biển cũng bất quá như thế, Matthew tối hôm qua vừa tại kinh đào hãi lãng trung vật lộn qua, tự nhiên biết tất cả đều là chân tài thật liêu, lập tức đi qua, ôm chặt Alexandra - Daddario đến một nụ hôn dài.

“Ta muốn đặc thù bữa sáng.” Hắn tưởng lại thể nghiệm bị sóng biển nghẹn đến cảm giác hít thở không thông.

Alexandra - Daddario hai tay treo ở hắn trên cổ, một điểm cự tuyệt ý tứ cũng không có.

Mãi cho đến giữa trưa qua đi, Matthew liên tiếp tiếp đến Helen - Hermann cùng Bella - Anderson đánh tới điện thoại, mới cùng Alexandra - Daddario cùng nhau đi ra dây thường xuân quay quanh này đống nơi ở.

Hai người nắm tay đi ra thời điểm, phụ cận ít nhất có hai mươi cẩu tử tại điên cuồng chụp ảnh.

Matthew cùng qua lại như vậy, thoải mái không có trốn tránh ý tứ, Alexandra - Daddario cũng rất thản nhiên.

Alexandra - Daddario không có nghĩ nhiều, nàng hiện tại mới hai mươi tuổi, có thời gian cùng tư bản đến hưởng thụ một đoạn lãng mạn trải qua.

Tương lai sự, ai có thể nói được chuẩn? Xem xem trong giới kia vài chăm chú kết giao nam nữ, lại có mấy cái có thể chân chính đi đến cùng nhau, bảo trì vài năm luyến ái quan hệ đều rất ít.

Nếu không cần suy nghĩ nhiều, kia liền khiến tư tưởng cùng thân thể cảm giác đi hảo, có lẽ nàng cùng Matthew cùng một chỗ thời gian chỉ có ngắn ngủi mấy tuần, cũng có lẽ sẽ rất dài.

Nam nữ ở giữa sự, luôn luôn đều tràn ngập biến số.

Tối hôm qua, nàng có thể nhìn thấy Matthew đối với nàng mê muội, biết loại này mê muội vỏn vẹn đến ở thân thể xúc động, nói không chính xác nàng có thể khiến loại này mê muội trường kỳ bảo trì đi xuống.

Alexandra - Daddario không ngu ngốc, hơn nữa rất lý giải Matthew, đương nhiên rõ ràng này ý tưởng là chủng hi vọng xa vời, nàng từ Amanda chỗ đó, nghe qua Matthew cái gọi là cây cối cùng sâm lâm kì ba lý luận.

Tại một mảnh thiểm tắt đèn trung lên ô tô, nàng không khỏi khẽ lắc đầu, tưởng nhiều như vậy làm cái gì, vẫn là thừa dịp tuổi trẻ có thời gian có tư bản hảo hảo hưởng thụ đi.

Matthew đóng cửa xe, đối tài xế nói,“Đi Thiên Sứ trù tính công ty.” Tiếp hắn thăng lên tấm chắn, mắt nhìn Alexandra - Daddario, hỏi,“Nghĩ gì đâu, Anna?”

Alexandra - Daddario chỉ chỉ ngoài cửa sổ xe,“Này mấy cẩu tử sẽ không từ tối hôm qua thủ đến hiện tại đi?”

Matthew quay đầu nhìn nhìn,“Hẳn là.” Hắn nhắc nhở nói,“Ngươi mấy ngày này nhiều chú ý, phỏng chừng sẽ là bọn họ trọng điểm cùng chụp mục tiêu, đại bộ phận cẩu tử coi như thủ quy củ, bất quá có chút cũng rất quá phận. Muốn hay không như vậy, ta khiến mấy cái bảo tiêu trong khoảng thời gian này tạm thời cùng ngươi?”

“Không cần đi?” Alexandra - Daddario uyển ngôn cự tuyệt.

“Hiện tại giải trí cẩu tử, so mấy năm trước điên cuồng nhiều.” Matthew đối Alexandra - Daddario phi thường để bụng, đột nhiên đề nghị nói,“Anna, ngươi tạm thời chuyển đến Horner trang viên?”

Alexandra - Daddario nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn thấy Matthew đầy mặt thành khẩn, nghĩ nghĩ nói,“Có thể khiến ta suy xét một chút sao?”

Matthew cũng không phải Fascis, chỉ là đề nghị, nói,“Đương nhiên.”

Theo sau, hắn lấy di động ra, bấm gọi David - Ellison điện thoại, đem tối hôm qua ý tưởng đơn giản nói một lần.

“Nghe vào tai rất có ý tứ a, Matthew.” David - Ellison thông qua điện thoại truyền lại đây trong thanh âm mang theo rõ ràng hưng phấn,“Tính cả ta một phần, ta thích nhất loại này tiết mục ! ngươi yên tâm, ta sẽ toàn lực phối hợp ngươi, buổi tối cùng nhau ăn cơm tối, chúng ta cẩn thận nói chuyện.”

“Hảo a.” Matthew lên tiếng, cắt đứt điện thoại.

Alexandra - Daddario hảo kỳ hỏi,“Ngươi thật sự muốn đối phó Brad - Pitt?”

Matthew vỗ nhè nhẹ tay nàng, cố ý dùng khoa trương ngữ khí nói,“Cho dù là vì ngươi, ta cũng muốn khiến hắn ăn đau khổ.”

Tuy rằng biết lời này là vui đùa, giống Matthew người như thế, không có khả năng hoàn toàn bởi vì chính mình duyên cớ, liền làm ra nhiều chuyện như vậy, nhưng Alexandra - Daddario vẫn là rất cao hứng.

Nàng có thể cảm giác được, Matthew đối với nàng rất chăm chú.

Matthew trước đem Alexandra - Daddario đưa đến Warner nhà sản xuất, I Am Legend đang tại hậu kỳ chế tác, có bộ phận màn ảnh cần nàng phối âm.

Theo sau, hắn chạy tới Thiên Sứ trù tính công ty, Helen - Hermann cùng Bella - Anderson đã chờ ở trong văn phòng.

Matthew không nghĩ tới là, Helen - Hermann câu đầu tiên liền hỏi,“Ngươi tối hôm qua lưu lại Anna chỗ đó ?”

“Đúng vậy.” Matthew kéo ra ghế dựa ngồi xuống.

“Ta qua lại chưa bao giờ can thiệp của ngươi sinh hoạt cá nhân.” Helen - Hull trên mặt mang theo ít có chăm chú,“Ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi cùng Anna vô luận về sau là phân là hợp, ngươi đều thoáng chú ý một chút phương thức phương pháp, Anna cùng Amanda là thuở nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu, không cần bởi vì này sự ảnh hưởng đến Amanda.”

Matthew đương nhiên rõ ràng này mấy,“Ta biết nên làm như thế nào.”

Alexandra - Daddario hôm nay buổi sáng nói qua, bọn họ chỉ để ý trước mắt.

Thẳng thắn giảng, của nàng tâm thái phi thường tốt, mọi người thích hợp liền ở cùng nhau, cảm giác không thích hợp , kia liền tách ra.

Đây cũng là hắn nguyện ý mời Alexandra - Daddario đi Horner trang viên nguyên nhân.

Helen - Hermann lập tức chuyển vào chính đề,“Hôm nay buổi sáng, Lana - Wachowski tiếp nhận mấy nhà truyền thông liên hợp phỏng vấn, phỏng vấn đã xuất hiện ở trên hệ thống mạng, ngày mai khẳng định sẽ đăng báo, hắn công khai tỏ vẻ ngươi đối biểu diễn [ Cloud Atlas ] nam chính rất cảm thấy hứng thú.”

Matthew không khó nhìn ra Lana - Wachowski mục đích ,“Hắn muốn lợi dụng của ta danh khí chế tạo thanh thế?”

“Ân.” Helen - Hermann nói,“Warner Bros phương diện có người đánh tới điện thoại hỏi thăm qua, ta nói cho bọn họ ngươi xác thật có hứng thú, bất quá vừa mới bắt đầu đàm.”

Nàng hơi chút tạm dừng, còn nói thêm,“Wachowski tỷ đệ tại cầm ngươi làm văn, muốn khiến [ Cloud Atlas ] này hạng mục treo giá.”

“Wachowski tỷ đệ sao càng nhiều, đối với chúng ta kế hoạch càng có lợi.” Matthew niết cằm nghĩ nghĩ, nói,“Helen, ngươi phối hợp bọn họ, thích hợp hướng truyền thông biểu đạt ta cảm thấy hứng thú.”

Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu,“Ta biết nên làm như thế nào.” Nàng lại hỏi,“David bên kia đâu?”

Matthew cười cười,“David sẽ phối hợp chúng ta.”

Giống David - Ellison người như thế, đối với gạt Brad - Pitt không có bất cứ tâm lý gánh nặng.

“Bella, ngươi bên kia đâu?” Matthew hỏi,

“Ta cẩn thận tra qua.” Bella - Anderson hồi đáp,“Jennifer - Aniston đang từ B kế hoạch triệt tư, hai đến ba tháng bên trong song phương sẽ giao cát hoàn tất, Aniston trong tay cổ phần sẽ do Brad - Pitt tiếp nhận, Pitt muốn duy trì đệ nhất đại cổ đông địa vị.”

“Hai đến ba tháng......” Matthew gật gật đầu,“Hoàn toàn kịp.”

Helen - Hermann còn nói thêm,“Wachowski tỷ đệ hạng mục kế hoạch còn dừng lại tại ban sơ giai đoạn, nửa năm sau có thể bắt đầu tiền kỳ trù bị liền tính thần tốc , nếu kéo không đến đầy đủ tài chính mà nói, nói không chừng vài năm bên trong cũng không có tiến triển.”

Matthew biết nàng nói là tình hình thực tế, rất nhiều Hollywood nhất tuyến đại chế tác hạng mục trù bị thời gian, đều là lấy năm qua làm đơn vị tính toán , giống [ siêu nhân trở về ] như vậy vỏn vẹn tiền kỳ trù bị liền hao phí năm sáu năm đại hạng mục cũng nhìn mãi quen mắt.

“Chúng ta tiếp tục đào hố, liền xem Brad - Pitt hay không nhảy .” Matthew đã quyết định chủ ý.

Liền tính Brad - Pitt không hướng bên trong khiêu, hắn cũng sẽ không có bất cứ tổn thất, nhiều lắm là thả một đống lời nói suông, cuối cùng cùng Wachowski tỷ đệ đàm băng.

Lấy Wachowski tỷ đệ tâm tính cùng hắn không nhiều ký ức đến xem, này đối tỷ đệ chỉ biết càng đi càng hẻo lánh ly Hollywood chủ lưu, đàm băng cũng liền đàm băng .

Helen - Hermann cũng xem qua kịch bản, có thể đoán được Matthew ẩn mà không nói tâm tư, tựa như Matthew có thể đoán được nàng như vậy, cho nên nàng còn nói thêm,“Ta với ngươi cùng đi gặp David, xây dựng ra một loại tình thế bắt buộc tình thế.”

Nàng cùng Matthew vẫn chuyên chú vào thương nghiệp điện ảnh, nàng vận tác Matthew mỗi một lần thành công, cũng từ tự mình vận tác trung tổng kết ra nhất định kinh nghiệm, giống như Matthew nói như vậy, cố ý theo đuổi chiều sâu cùng triết học tư biện thương nghiệp điện ảnh, 99% đều sẽ ăn hành.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 577: Leonidas Trường Mâu

Theo sau một đoạn thời gian trung, Wachowski tỷ đệ bên kia không ngừng hướng ra phía ngoài phóng tin tức, thổi phồng [ Cloud Atlas ] này hạng mục cỡ nào rất giỏi, Matthew bên này cũng tích cực đáp lại, tỏ vẻ đối trong đó nam chính phi thường cảm thấy hứng thú, hơn nữa hứng thú không chỉ có dừng lại tại ngoài miệng, còn có một loạt thực tế hành động.

Hắn mấy lần cùng Wachowski tỷ đệ công khai gặp, đàm luận kịch bản cùng với kế hoạch hướng đi, biết được Wachowski tỷ đệ khuyết thiếu tài chính duy trì sau, còn đem hợp tác đồng bọn Skydance ảnh nghiệp cùng David - Ellison kéo tiến vào.

David - Ellison cũng đối với này hạng mục rất có hứng thú, tự mình cùng Wachowski tỷ đệ nói chuyện vài lần, sau đó chuyên môn tổ kiến một đoàn đội, chuẩn bị cùng Wachowski tỷ đệ triển khai chính thức đàm phán.

Trong lúc nhất thời, [ Cloud Atlas ] trở thành Hollywood đang tại trù bị đại chế tác trong, tối bị người chú ý hạng mục chi nhất.

Có vài gia điện ảnh công ty, bao gồm lục đại công ty thành viên, đều gọi điện thoại lại đây hỏi thăm qua Matthew về [ Cloud Atlas ] ý tưởng, Matthew trả lời rất đơn giản, rất cảm thấy hứng thú nhưng đã cùng David - Ellison Skydance ảnh nghiệp đạt thành hợp tác hiệp nghị, tạm thời sẽ không suy xét cùng mặt khác công ty hợp tác.

Thông qua phối hợp Wachowski tỷ đệ hâm nóng, khiến Helen - Hermann cùng Wachowski bắt đầu đàm phán, kéo động David - Ellison cùng Skydance ảnh nghiệp chuẩn bị đầu tư [ Cloud Atlas ] này hạng mục đợi đã (vân vân) một loạt thi thố, ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian trong, Matthew xây dựng ra một loại đối với [ Cloud Atlas ] nam chính cùng đầu tư hạng mục tình thế bắt buộc trạng thái.

Khanh đào hảo, liền chờ nhân hướng bên trong nhảy, nhưng Brad - Pitt bên kia cho tới nay cũng chưa từng cùng Wachowski huynh đệ tiếp xúc qua.

Bất quá Matthew không nóng nảy, chung quy đề cập như vậy một đại hạng mục, ai đều sẽ không khinh suất làm quyết định.

Nghe nói rất nhiều công ty đều bắt đầu khảo sát đánh giá này hạng mục, trong đó liền bao gồm Brad - Pitt B kế hoạch điện ảnh công ty, đặc biệt là hắn được đến tin tức, Brad - Pitt sửa phía trước kéo dài tác phong, khiến B kế hoạch gấp rút xử lý Jennifer - Aniston triệt tư công việc, thậm chí tại một ít không quan trọng sự hạng thượng, đều làm ra không thiếu thỏa hiệp nhượng bộ.

Này mấy đều khiến Matthew cảm giác được rõ ràng Brad - Pitt đang từng bước một hướng tới hố to đi tới.

Nhưng hắn rất rõ ràng, [ Cloud Atlas ] không phải Hollywood tối đỉnh cấp chế tác, cũng liền quyết định này sẽ không là một thiên khanh, dù cho Brad - Pitt rơi vào đi, cũng không phải không có trèo lên đến khả năng.

Matthew cần một càng lớn khanh, tốt nhất là so [ Van Helsing ] cùng Kingdom of Heaven còn đại khanh, như vậy Brad - Pitt một khi rớt xuống, dù cho không lấp đất, chính hắn cũng liền ngã trọng thương không trị.

Như thế cự đại thiên khanh cũng không dễ tìm.

Mãi cho đến tháng tư phân, hắn cũng không phát hiện thích hợp lựa chọn.

Cơ hội như vậy cũng không phải hắn muốn, liền có thể tùy theo mà xuất hiện .

Thời gian tới gần tháng năm, Matthew chuẩn bị vi bỏ mình tướng sĩ ngày kỷ niệm ngày nghỉ phát hành [ Cướp biển vùng Caribbean 3: Tận thế ] mở ra một chuyến tuyên truyền chi lữ thời điểm, rốt cuộc có mấy cái tin tức tốt truyền tới.

[ Sparta - ba trăm dũng sĩ ] kết thúc tại sở hữu hải ngoại thị trường chiếu phim, toàn cầu box office từ đó dừng lại ở 7 ức 3540 vạn dollar này một con số mặt trên.

Đối với một bộ sản xuất phí tổn chỉ có 8500 vạn dollar phim đến nói, này tuyệt đối là siêu cấp đại bán.

Hậu tục đẩy ra DVD bởi chừng mực càng lớn có được càng nhiều nội dung, tiêu thụ cùng thuê thu nhập cũng tương đương khả quan, vỏn vẹn tiêu thụ nhất tuyến, ngắn ngủi hơn mười ngày thời gian trong, giá bán 19.9 dollar phổ thông bản cùng 39.9 dollar xa hoa sáo trang bản, thêm vào cùng một chỗ bán ra tiếp cận 500 vạn bộ, tiêu thụ ngạch vượt qua một ức dollar.

Này bộ phim cũng trở thành gần với [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] 2006 năm Bắc Mĩ đĩa phim lượng bán á quân.

[ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] cùng [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] từ box office đến đĩa phim lại đến quanh thân, tất cả đều thực hiện đại bán, thậm chí Armani đầu năm nay đẩy ra do Matthew đại ngôn Sparta bản nam sĩ quần lót, cũng trở thành nam sĩ nội y trên thị trường siêu cấp bạo khoản, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Armani tại đây một khoản trên quần lót toàn cầu buôn bán ngạch liền cao tới mấy ngàn vạn dollar.

Vô luận là điện ảnh công ty, vẫn là mặt khác Thương gia, đều có thể rõ ràng vô cùng nhìn thấy cùng cảm nhận được Matthew thương nghiệp kêu gọi lực.

Làm toàn mĩ hai đại món đồ chơi chế tạo thương chi nhất Hasbro tổng tài, liền công khai nói qua, Hasbro mua điện ảnh quanh thân món đồ chơi trao quyền, có Matthew - Horner nhân vật trao quyền mà nói, tuyệt đối là thêm điểm hạng.

Mặt khác, San Fernando Valley bên kia có công ty rèn sắt khi còn nóng, vừa đẩy ra thành nhân bản [ Sparta ba trăm dũng sĩ ], nghe nói đầu tư đạt tới cái kia giới xưa nay chưa từng có 300 vạn dollar, tập trung trước mắt Bắc Mĩ tối có danh được hoan nghênh nhất tình yêu lãng mạn phim hành động các ngôi sao.

Matthew cũng riêng mua đến DVD, cùng Alexandra - Daddario quan khán thuận tiện luận bàn một chút, trình diễn vừa ra Leonidas vương ưỡn mâu một mình đấu đại ngực Xerxes trò hay.

[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] trung, Leonidas một thanh trường mâu giết được Ba Tư đại quân quỷ khóc lang hào, này xuất diễn mã bên trong, trên trường mâu dưới tung bay, chợt trái chợt phải, hốt trước hốt sau, có thể nói xuất thần nhập hóa, cuối cùng lại vẫn bao phủ ở kinh đào hãi lãng trong.

Có lẽ là [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] phong cách dễ dàng khiến người xem nội tiết tố bạo bằng, cũng có lẽ là Matthew tạo hình rất có điểm sáng, tại Skydance ảnh nghiệp trực tiếp cự tuyệt một nhà thành nhân công ty đồ chơi bản quyền mua xin sau, rất nhiều nữ tính fan điện ảnh thế nhưng ở trên Facebook mặt khởi xướng kháng nghị kí tên.

Này mấy nữ tính fan điện ảnh cường liệt kháng nghị Skydance ảnh nghiệp cự tuyệt bán ra bản quyền hành vi, yêu cầu Skydance ảnh nghiệp trọng khải đàm phán, trao quyền cấp kia gia công ty chế tác Matthew phiên bản oa nhi, lấy thỏa mãn quảng đại nữ tính fan điện ảnh nhu cầu......

Đương nhiên, loại này trao quyền là không có khả năng đạt thành , Hollywood sớm đã có minh xác nghề quy định, sở hữu đề cập đến cá nhân nhân vật hình tượng trao quyền, tất yếu kinh đương sự đồng ý.

Nhưng này cũng từ bên cạnh mặt phản ứng ra Matthew hôm nay được hoan nghênh trình độ.

Có được như thế cự đại thương nghiệp kêu gọi lực ngôi sao, căn bản không cần vi nhân vật cùng công tác phát sầu,[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] mang đến một loạt tốt phản ứng dây chuyền, Warner Bros tại [ Hancock ] đàm phán thượng làm ra nhượng bộ, cùng Matthew chính thức ký kết diễn viên hợp đồng.

Phía trước song phương khác nhau cự đại thù lao mặt trên, Warner Bros làm ra nhất định nhượng bộ, tại Warner Bros nhượng bộ tiền đề dưới, Matthew bên này cũng thích hợp thỏa hiệp, cuối cùng xác định thù lao cao tới 3300 vạn dollar, không đề cập hậu kỳ phân thành.

[ Hancock ] vẫn ở Akiva - Goldsman chỉ huy dưới tiến hành tiền kỳ trù bị, Matthew ký xuống diễn viên hợp đồng sau không lâu, Charlize - Theron bên kia cũng đồng ý đảm nhiệm nữ chính, thù lao cao tới 1500 vạn dollar.

Warner Bros cũng thích hợp điều chỉnh hạng mục dự toán, do 1 ức 5000 vạn dollar gia tăng đến 1 ức 8000 vạn dollar, hơn nữa chuẩn bị dẫn vào tân đầu tư phương, làm David - Ellison hỗ trợ hồi báo, Matthew lại đem hắn kéo tiến vào.

Từ nào đó phương diện đến nói, hai người trở thành ích lợi thể cộng đồng, Matthew kéo động David - Ellison lại đi làm nào đó sự tình, tương đối đến nói cũng sẽ càng dễ dàng một ít.

Tựa như hắn sẽ tại đủ khả năng phạm vi bên trong giúp Helen - Hermann như vậy, Helen - Hermann rất nhiều thời điểm vì hắn cung cấp phục vụ, đã siêu việt người đại diện phạm trù, thế giới này rất ít có chỉ nguyện ý trả giá mà không tác cầu hồi báo nhân.

Còn có rất nhiều nhà làm phim cùng hạng mục tìm đi lên, Matthew cùng Helen - Hermann xem qua sau, đều là từ chối .

Một phương diện khác, Matthew biểu hiện ra thương nghiệp giá trị, cũng tiến thêm một bước đột hiện ra hắn tuyển phim ánh mắt, lâu không một tiếng động Brad - Pitt bên kia rốt cuộc có động tĩnh, tại hắn người quản lý Collina cùng Wachowski tỷ đệ đáp lên nói sau, Brad - Pitt một tuần bên trong cùng Wachowski tỷ đệ thấy ba lần.

Hắn tựa hồ dò xét được đủ nhiều tình huống, còn chuyên môn bay đi New York, đi gặp Natalie - Portman một mặt, không biết cụ thể khai ra điều kiện gì, thế nhưng thuyết phục Natalie - Portman ném xuống Matthew, ngược lại đi duy trì hắn .

Matthew bên này cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục cùng Wachowski tỷ đệ bảo trì chặt chẽ tiếp xúc, đồng thời cố ý khiến Elena - Boyar bên kia bạo liêu, hướng ra phía ngoài để lộ song phương đàm phán khác nhau, tỷ như Matthew quyền lực cùng thù lao, Skydance ảnh nghiệp trước mắt chỉ có thể cầm ra 6000 vạn dollar mà không phải Wachowski huynh đệ yêu cầu 1 ức dollar tài chính đợi đã (vân vân).

Ai đều biết, Skydance ảnh nghiệp vừa cùng Warner Bros ký tên [ Hancock ] đầu tư hiệp nghị, còn tại trù bị [ Fast and Furious ] hệ liệt tân nhất bộ tác phẩm, trong lúc nhất thời lấy không ra đầy đủ tài chính lại bình thường bất quá .

Skydance ảnh nghiệp cùng Wachowski huynh đệ đàm phán trong lúc nhất thời rơi vào giằng co, Wachowski tỷ đệ cùng với sau lưng công ty, thông qua trong khoảng thời gian này hâm nóng tuyên truyền, lại vì [ Cloud Atlas ] này hạng mục chế tạo ra vang dội thanh danh, hấp dẫn đến một số đông người chú ý.

Theo sau, Matthew thu đến tin tức, Brad - Pitt khiến B kế hoạch bên kia hợp thành một đoàn đội, chuyên môn phối hợp xử lý cùng Wachowski tỷ đệ cùng [ Cloud Atlas ] có liên quan đàm phán đẳng công tác.

Này hai bên đàm phán bị vây ở bảo mật trạng thái, nội dung cụ thể không thể dọ thám, nhưng Matthew từ Wachowski tỷ đệ cùng hắn cùng Skydance ảnh nghiệp ngày càng lãnh đạm trên thái độ, không khó phán đoán ra bọn họ đang theo B kế hoạch công ty bên kia quan hệ mật thiết, nói không chừng thật có thể đạt thành hiệp nghị.

Tiến vào tháng năm, Bắc Mĩ lại một kỳ nghỉ hè kéo ra đại mạc, Matthew rơi vào bận rộn công tác bên trong, đồng thời muốn vì [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] cùng [ Transformers ] hai bộ phim chạy tuyên truyền thông cáo, chỉ có thể khiến David - Ellison cùng Helen - Hermann nhìn chằm chằm B kế hoạch cùng Wachowski tỷ đệ bên kia.

Tháng năm trung tuần, chờ hắn từ New York chạy hoàn hai trường tuyên truyền thông cáo trở về, nhìn thấy Helen - Hermann sau, biết được Wachowski tỷ đệ hôm trước vừa thông tri Thiên Sứ trù tính công ty cùng Skydance ảnh nghiệp, chính thức gián đoạn giữa song phương đàm phán, mà cùng B kế hoạch cùng Brad - Pitt mở ra hạng mục đàm phán.

“Brad - Pitt rất thông minh.” Helen - Hermann đối Matthew nói,“Hắn đầu tiên mượn sức Natalie - Portman, lấy Natalie - Portman làm đột phá khẩu, dẹp xong Wachowski tỷ đệ. Bất quá, bọn họ đàm phán còn tại tiến hành trung, không biết lúc nào mới có thể đạt thành hiệp nghị......”

Matthew gật gật đầu,“Kia liền thúc giục bọn họ một chút hảo, ta ước Natalie - Portman gặp một mặt.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 578: Nắm Mũi Đi

Màu đỏ Chevrolet rẽ lên nam Buena Vista đường cái, Natalie - Portman tự mình lái xe đi cùng Matthew - Horner ước hảo tiệm cà phê, này xe giống như nàng tại công chúng cùng truyền thông trong mắt hình tượng như vậy, đê điệu mà lại thân dân, không giống Matthew - Horner điều khiển Benz G cấp xe việt dã như vậy tùy ý mà lại bừa bãi.

Nàng một lần này lại đây, không chỉ là bởi vì cùng Matthew - Horner có ước, Brad - Pitt cùng nàng nói qua, muốn vào một bước dọ thám Matthew - Horner thái độ.

Natalie - Portman đến Disney nhà sản xuất phụ cận, đem xe dừng ở ven đường, xuống xe hướng tới Disney nhà sản xuất tà đối diện một nhà tiệm cà phê đi.

“Phỏng chừng Matthew - Horner không quá cao hứng đi?” Nàng có thể nghĩ đến này một điểm.

Ban sơ thời điểm, là nàng đề nghị Wachowski tỷ đệ mời Matthew - Horner biểu diễn nam chính, nhưng mặt sau Brad - Pitt cấp ra B kế hoạch đầu tư [ Cloud Atlas ] có thể cho nàng siêu cao thù lao hứa hẹn, nàng theo lý đương nhiên chuyển tới Brad - Pitt một phương, phối hợp hắn dần dần phá được Wachowski tỷ đệ.

Không sai, trong đó chính yếu chính là tiền.

Matthew - Horner mang đến Skydance ảnh nghiệp chỉ có thể đầu tư 6000 vạn dollar, Brad - Pitt B kế hoạch công ty hứa hẹn ít nhất đầu tư 1 ức dollar, chẳng sợ không tính Brad - Pitt hứa hẹn, đan nói hai nhà công ty đầu tư, nàng cũng sẽ làm ra giống nhau lựa chọn.

Thấp đầu tư ý nghĩa thấp dự toán, cũng ý nghĩa diễn viên chính thù lao sẽ bị tận khả năng áp súc......

Nàng không có tiền, cho nên cần tiền.

Star Wars tiền truyện ba bộ khúc trung Padmé - Amidala vì nàng buôn bán lời một ít tiền, nhưng số lượng cũng không nhiều, như là loại này phim, sẽ không cấp tuổi trẻ diễn viên khai quá nhiều thù lao, càng không có người sẽ đem hệ liệt thành công quy về diễn viên trên người.

Amidala nữ vương vì nàng mở ra nổi danh thế giới độ, nhưng nghiệp nội không ai tin tưởng nàng box office kêu gọi lực, hậu tục cũng không ai nguyện ý vì nàng khai ra kếch xù thù lao.

Còn có, học đại học, đi Jerusalem tiến tu, này mấy đều cần tiêu phí.

Không phải nói học phí rất cao, mà là tương quan tuyên truyền.

Kia từng phần cổ xuý nàng chí không ở Hollywood nhuyễn văn, từng phần nói nàng là không giống bình thường diễn viên, từng phần tán dương nàng học nghiệp thành tựu, từng phần xuất hiện ở bên ngoài học thuật trên tạp chí luận văn, từng phần thảo luận nàng tâm tại Do Thái cùng Israel đưa tin đợi đã (vân vân).

Này mấy luôn luôn đều không là truyền thông tự phát hành vi, này mấy đều là muốn tiêu tiền , là muốn tiêu phí đại lượng tuyên truyền quan hệ xã hội tài chính .

May mà tiền không có phí phạm, nàng thành công thành lập lên một phù hợp Hollywood trong giới Do Thái đại lão yêu thích lại có văn nghệ phạm đặc lập độc hành diễn viên nhân thiết.

Nhiều năm như vậy kiên trì bền bỉ truyền thông quan hệ xã hội, cơ hồ tiêu hết nàng phía trước đạt được thù lao.

Muốn tại Hollywood có tiến thêm một bước phát triển, muốn đứng ở tha thiết ước mơ trên vũ đài, nàng còn cần càng nhiều tiền.

Nhưng nàng thù lao rất thấp, cùng to lớn danh khí căn bản không thành tỉ lệ thuận, bởi vì nàng chưa từng có chân chính chứng minh qua chính mình thương nghiệp kêu gọi lực.

Cho nên, hai năm trước tuyển [ V for Vendetta ], tại nàng cùng nàng đoàn đội phân tích trung, này bộ trung đẳng thiên thượng quy mô chế tác, phi thường phù hợp nàng yêu cầu, vừa có phim thương mại đại trường hợp cùng kịch tình khởi thừa chuyển hợp, lại có cao cách điệu, thập phần khó được.

Tuy rằng đề tài có điểm mẫn cảm, nhưng không gây trở ngại tại Tây phương thị trường phát hành.

Nhưng mà, [ V for Vendetta ] một ức xuất đầu toàn cầu box office, hoàn toàn không có đạt tới nàng cùng bên phim mong muốn, nàng hậu tục thù lao căn bản không lên giá được, gần nhất một bộ phim thù lao chỉ có một trăm vạn dollar mà thôi.

Luận lên danh khí, nàng miểu sát Jessica - Alba linh tinh bình hoa diễn viên, nhưng luận lên thù lao, Jessica - Alba đẳng bình hoa diễn viên quăng nàng mười con phố.

Đi đến tiệm cà phê trước cửa, Natalie - Portman thở dài, cho dù là đến hiện tại, nàng đều tưởng không rõ, [ V for Vendetta ] danh tiếng phi thường tốt, hiện trường người xem đánh giá rất cao, internet chấm điểm rất cao, bình luận điện ảnh nhân độ cao tán dương, các phương diện danh tiếng bạo bằng......

Cố tình box office...... Đặc biệt là mấu chốt nhất Bắc Mĩ box office, vừa có chế tác phí tổn một nửa.

Này làm cho nàng không khỏi nghĩ tới thành danh tác [ sát thủ Leon ], lúc ấy cũng là danh tiếng rất tốt, cho điểm rất cao, Bắc Mĩ box office thất bại, chỉ có chế tác phí tổn một nửa.

Tiệm cà phê thủy tinh môn bị phục vụ sinh từ bên trong mở ra, Natalie - Portman lắc đầu, khoan thai đi vào, hỏi phục vụ sinh một tiếng, quay đầu thấy được Matthew chỗ ở, vội vàng qua đi.

“Hải, Matthew.” Nàng chủ động chào hỏi.

“Ngươi hảo, Nat.”

Tuy rằng Matthew rất có thân sĩ phong độ thay nàng kéo ra ghế dựa, nhưng Natalie - Portman có thể từ hắn trong lời nghe ra ẩn chứa không khoái.

Natalie - Portman biết, khẳng định là Matthew đối với nàng bất mãn.

Đẳng phục vụ sinh đưa tới cà phê, Matthew nhìn Natalie - Portman, không chút nào che giấu nói,“Nat, ngươi có biết hay không, Lana cùng Andy bỏ dở cùng ta cùng Skydance ảnh nghiệp đàm phán?”

Không đợi Natalie - Portman mở miệng, hắn còn nói thêm,“Ngươi không cảm thấy nợ ta một lời giải thích sao?”

Natalie - Portman đầy mặt chân thành,“Ta phía trước khiếm qua Brad - Pitt một cái nhân tình, chỉ là đem hắn dẫn tiến cho Wachowski tỷ đệ, cụ thể bọn họ như thế nào đàm , ta cũng không biết.”

Nói dối loại này kỹ năng, toàn bộ diễn viên đều rất am hiểu,“Ngươi biết , ta tại đây hạng mục bên trên, không có bao nhiêu phát ngôn quyền.”

Matthew sắc mặt rất bình tĩnh, trong lời nói lại mang theo một tia phẫn nộ,“Nat, tình huống hiện tại là ta muốn ra cục !” Nói tới đây, hắn có chút tức giận,“Ta phía trước hơn một tháng cố gắng, tất cả đều lãng phí !”

“Xin lỗi, Matthew.” Natalie - Portman nhìn qua bao giờ cũng là như vậy chân thành,“Ta đối với này sự phi thường xin lỗi.”

Nàng tựa hồ lòng có đồng cảm,“Ta phi thường hối hận đem Brad - Pitt dẫn tiến cấp Wachowski huynh đệ, nhưng ta hiện tại thật vô năng vô lực.”

Matthew liên tiếp thở hổn hển hai khẩu khí thô, phảng phất đến hiện tại tâm tình cũng khó mà bình phục.

Natalie - Portman thử nói,“Matthew, không phải có rất nhiều hạng mục mời ngươi sao? Ngươi cũng không thiếu thù lao cùng nhân vật, cũng không về phần vì như vậy một hạng mục......”

“Ngươi cảm giác chọn lựa đến một hảo hạng mục dễ dàng sao?” Matthew phảng phất lại bị gợi lên hỏa khí,“Đêm đó, ta chỉ là đối với này hạng mục có hứng thú, mặt sau ta thâm tư thục lự, mới xác định đây là một khó được hạng mục, quyết định tham dự tiến vào, vì thế còn kéo của ta hợp tác đồng bọn đầu tư, để mau chóng thành hàng, kết quả......”

Hắn thở dài, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ,“Hollywood mỗi năm quay chụp nhiều như vậy phim, chân chính có thể đại bán lại có bao nhiêu?” Quay đầu, nhìn về phía Natalie - Portman,“Nếu là ngươi tỉ mỉ chọn lựa nhân vật bị người đoạt đâu, Nat?”

“Ta lý giải.” Natalie - Portman trong lòng cười lạnh,“Ta phía trước cũng có qua như vậy trải qua.”

Matthew gật gật đầu,“Nat, ngươi thay ta liên hệ Wachowski tỷ đệ, thỉnh bọn họ trước không cần cùng Brad - Pitt cùng B kế hoạch ký ước, ta cùng David - Ellison đang tại trù tính tài chính, nhanh nhất tháng bảy liền có thể đúng chỗ......” Hắn huy tay,“Không, Wachowski tỷ đệ hiện tại không tiếp của ta điện thoại, ngươi giúp ta ước Wachowski tỷ đệ đi ra, ta tự mình cùng bọn họ nói chuyện.”

Natalie - Portman vội vàng nói,“Ta nhất định tận lực.” Giọng nói của nàng một chuyển,“Matthew, ta chỉ là diễn viên, ta cũng không thể cam đoan cái gì.”

Matthew chau mày, trầm mặc một hồi lâu, mới nói,“Ta minh bạch.”

Từ này một phiên trò chuyện trung, Natalie - Portman có thể nhìn thấy nghe được Matthew đối với nhân vật này coi trọng, bỗng nhiên nhớ tới phía trước nghe người ta nói qua mà nói, bởi vì [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] đại bạo, Matthew trừ phía trước liền xác định [ Hancock ] này hạng mục, từ chối sở hữu tìm lên cửa công tác, liền chuyên chú vào [ Cloud Atlas ] đàm phán.

“Kia hảo.” Matthew buông xuống một tờ tiền mặt, đứng lên chuẩn bị cáo từ,“Nat, ta chờ ngươi hảo tin tức.”

“Ân.” Natalie - Portman nhẹ nhàng gật đầu.

Matthew dẫn đầu ly khai tiệm cà phê, từ trên thủy tinh mạc tường nhìn hắn rời đi, Natalie - Portman cũng chưa đi ý tứ, ngược lại bưng lên ly cà phê, chậm rãi phẩm lên.

Uống qua nửa bát cà phê, nàng thò tay mò vào tay nải, ấn ngừng bên trong máy ghi âm, sau đó lấy di động ra, biên tập một tin nhắn, phát cho Brad - Pitt, hẹn sẵn tại B kế hoạch công ty văn phòng gặp mặt.

Natalie - Portman khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, Matthew - Horner nhất định ra cục.

Hắn ở trong này nói nhiều như vậy khiến nàng hỗ trợ mà nói, lại hoàn toàn không có đề cập nàng hỗ trợ mà nói có thể được đến cái gì ưu việt, Brad - Pitt bên kia nhưng là khai ra minh xác điều kiện !

Không ưu việt liền tưởng khiến nàng hỗ trợ, đừng đùa?

Này hạng mục, Matthew - Horner ra cục, có lẽ mặt sau điện ảnh công chiếu, sẽ tổn thất bởi vì hắn mà mang đến box office kêu gọi lực, nhưng nàng rất rõ ràng một phổ biến tán thành đạo lý, một xuất sắc hạng mục cũng không phải phi nào đó diễn viên không thể.

Huống hồ, có nàng cùng Brad - Pitt đâu ! phim do sáu cố sự xen kẽ tạo thành, cũng có thể tìm mặt khác xuất sắc diễn viên.

Ra tiệm cà phê, khai thượng Chevrolet chạy tới B kế hoạch công ty thời điểm, Natalie - Portman còn đang suy nghĩ, Matthew - Horner tại đây hạng mục bên trên, hoàn toàn bị nàng cùng Wachowski tỷ đệ nắm mũi đi, bị bọn họ lợi dụng, trở thành tuyên truyền công cụ.

“Hắn cũng không bên ngoài truyền như vậy thông minh.” Nàng lầm bầm lầu bầu.

Natalie - Portman tự nhận là đầu não xuất chúng, giống Matthew - Horner loại này liên trung học cũng không có đọc xong nhân, cũng chỉ có thể bị nàng đùa giỡn xoay quanh.

Đi đến B kế hoạch công ty, nàng gặp được Brad - Pitt, lại một lần nữa xác nhận Brad - Pitt khai ra hậu đãi điều kiện sau, mới đưa máy ghi âm giao cho Brad - Pitt.

“Ngươi nghe một chút đi.” Nàng nhàn nhạt nói,“Bên trong này là ta cùng Matthew - Horner hiện trường ghi âm.”

Brad - Pitt gật đầu, liên thượng máy tính đội tai nghe, trịnh trọng nghe một lần, sau đó lại nghe hai lần.

“Rất tốt, Portman tiểu thư.” Brad - Pitt soái khí trên mặt lộ ra tươi cười,“Cùng ta điều tra lý giải tình huống nhất trí.”

Hắn bấm gọi điện thoại, trực tiếp đối bên kia nói,“Nhanh hơn cùng Wachowski tỷ đệ đàm phán, ta muốn các ngươi tại tháng sáu kết thúc phía trước liền xác định kết quả.”

Natalie - Portman đứng lên, nói,“Ngươi tốt nhất mau một chút, David - Ellison tại trù tính tài chính.”

“Ta biết.” Brad - Pitt tin tưởng mười phần,“Không có ngoài ý muốn phát sinh.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 579: Bán Tình Hoài

Từ cùng Natalie - Portman gặp mặt sau, Matthew bên này không có biến thành người đứng xem, hắn cùng David - Ellison mấy lần tìm đến Wachowski tỷ đệ mặt đàm, Wachowski tỷ đệ không có tránh mà không thấy, vài lần mặt đàm xuống dưới, Matthew cũng coi như minh bạch , Wachowski tỷ đệ cũng không phải phi Brad - Pitt không thể, hoàn toàn là một bộ treo giá bộ dáng.

Này hai tỷ đệ lợi dụng hắn vi [ Cloud Atlas ] hâm nóng khởi cự đại thanh danh, sau đó lại nghĩ bán một giá tốt.

Hắn phỏng chừng Wachowski tỷ đệ ban sơ tiếp xúc hắn khi liền tồn bất lương tâm tư.

Matthew không có oán giận cái gì, bởi vì hắn đồng dạng cũng là tại lợi dụng Wachowski tỷ đệ, hơn nữa ai sẽ ngốc đến tại Hollywood tìm người tốt? Không nói giống hắn như vậy mặt hậu tâm hắc nhân, ngay cả thanh danh phi thường tốt, tính nết cũng không sai Charlize - Theron, còn không như thường hắc liêu thành đống?

Nhưng hắn cùng David - Ellison ra giá vẫn so ra kém Brad - Pitt bên kia.

Skydance ảnh nghiệp xác định đầu tư hai hạng mục sau, khuyết thiếu tài chính là sự thật, David - Ellison tiền cũng không phải một trận gió liền có thể thổi qua đến.

Cũng có mặt khác điện ảnh công ty tiếp xúc qua Wachowski tỷ đệ, nhưng tiểu công ty không có người sẽ tại một hạng mục bên trên nện xuống gần ức dollar tài chính, lục đại này một đẳng cấp công ty, không có khả năng cấp Wachowski tỷ đệ quá nhiều sáng tác tự do quyền hạn.

Thẳng thắn giảng, lục đại luôn luôn cũng không khuyết thiếu hạng mục.

Có lẽ là Matthew bên này tích cực chủ động trạng thái, khiến Brad - Pitt bên kia cảm nhận được uy hiếp, đến tiếp cận tháng năm hạ tuần thời điểm, Brad - Pitt B kế hoạch công ty cơ bản cùng Wachowski tỷ đệ đạt thành nhất trí, hơn nữa ký tắt một phần hiệp nghị.

B kế hoạch đem trở thành [ Cloud Atlas ] chế tác phương, mà Brad - Pitt xác định biểu diễn nam chính.

“Ta đối Wachowski tỷ đệ phi thường thất vọng, ta đoạn thời gian trước đại bộ phận công tác đều là đang vì [ Cloud Atlas ] cố gắng.”

Chuẩn bị tham gia Disney ảnh nghiệp vi [ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ] cử hành một hồi tuyên truyền thông cáo khi, Matthew liền việc này tiếp nhận phóng viên ngắn gọn phỏng vấn,“Đối với hiện tại kết quả ta phi thường tiếc nuối......”

Hắn tại bảo tiêu bảo vệ dưới, hướng về hội trường đi, một bộ rõ ràng không muốn nhiều lời bộ dáng.

Tiến vào trận này truyền thông gặp mặt hội hậu trường phòng nghỉ, trên mặt hắn hơi mang phẫn nộ biểu tình lập tức biến mất vô tung vô ảnh, lấy được đại chi là nhiệt tình tươi cười, bởi vì Johnny - Depp cùng Keira - Knightley đã tại đây .

“Hải, Depp.” Matthew trước cùng Johnny - Depp ôm một chút, tiếp quay đầu nhìn về phía Keira - Knightley, xòe ra hai tay,“Đã lâu không gặp , Keira. Ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp.”

Keira - Knightley giang hai tay cùng hắn ôm,“Ngươi vẫn là như vậy hoa tâm.”

Matthew không tiếp lời của nàng, ngược lại quay đầu hỏi Johnny - Depp,“Ngươi cùng Christopher - Nolan cái kia kịch tổ đàm như thế nào ?”

Johnny - Depp nhẹ nhàng lắc đầu,“Đàm băng . Bọn họ tuyển một Australia nam diễn viên.”

Hắn khẽ nhíu mày, hỏi,“Wachowski tỷ đệ hạng mục ngươi buông tay ?”

“Ân......” Matthew xòe tay, nói,“Không có biện pháp, ta cùng David - Ellison đang tại vận tác [ Fast and Furious ] hệ liệt tục tập, lấy không ra Wachowski tỷ đệ yêu cầu một ức dollar. Bởi vì không có tài chính, nam chính tự nhiên không phải của ta.”

Johnny - Depp thở dài,“Rất đáng tiếc . Matthew, này đối tỷ đệ phi thường có tài hoa, một ít ý tưởng thiên mã hành không, rất có sáng ý, tuyệt đối là thương nghiệp loại hình đạo diễn trung khó được thiên tài.”

Keira - Knightley nói tiếp nói,“Depp nói không sai, nếu ta còn tiếp chụp thương nghiệp loại hình phim, Wachowski tỷ đệ là ta sẽ cân nhắc đạo diễn chi nhất.”

Matthew rất rõ ràng, Wachowski tỷ đệ não động đại khai lại rất có chiều sâu sáng tác, xác thật phi thường phù hợp đại bộ phận diễn viên khẩu vị, làm ra thiết lập cùng kịch tình phi thường hấp dẫn nhân, dùng Helen - Hermann lời đến nói, nhìn qua giống như là một bộ khác [ Matrix ].

Kết hợp từng ký ức, còn có Wachowski tỷ đệ phong cách, cùng với tự thân nhiều năm ngâm tại thương nghiệp điện ảnh trung tổng kết ra đến kinh nghiệm, Matthew có phi thường lớn nắm chắc, này đối tỷ đệ chính là càng chiến càng ăn hành mệnh.

Có lẽ này đối tỷ đệ tác phẩm có thể thắng được hảo danh tiếng, nhưng hảo danh tiếng hướng đến không thể cùng cao ích lợi phân chia ngang bằng.

Liên Johnny - Depp cùng Keira - Knightley cũng hiểu được Wachowski tỷ đệ là thiên tài, Matthew ngược lại là một điểm đều không ngoài ý muốn.

Đại khái là gần nhất cùng Wachowski tỷ đệ thường xuyên tiếp xúc, một ít sắp phai nhạt ký ức, lại dần dần nghĩ tới, nhớ rõ lúc ấy xem qua kia thiên bát quái đưa tin sau, hắn chuyên môn đi mạng internet đi tìm đưa tin trung giới thiệu Wachowski tỷ đệ một bộ mĩ kịch, tải xuống đại khái xem một lần.

Vì sao tải xuống? Đương nhiên là vì giới thiệu trung nói có một hồi đặc biệt quần hí.

Do là kéo xem, mĩ kịch danh tự cùng cụ thể tình tiết sớm liền quên sạch sẽ , hắn chỉ có thể nhớ lại một đám nhân vật chính lợi dụng người nào đó siêu năng lực thông qua ý thức tiến hành góc váy, não động mở được phi thường lớn, nhưng kịch bị chém ......

Đương nhiên, [ Cloud Atlas ] cũng không phải không có thành công khả năng, nhưng Matthew căn cứ các phương diện tình huống phán đoán, này hạng mục biến thành khanh khả năng xa xa lớn hơn thành công.

Dù vậy, này khanh đối với Brad - Pitt đến nói vẫn là có điểm tiểu.

Matthew rất rõ ràng, tất yếu đuổi tại [ Cloud Atlas ] phát hành phía trước, khiến Brad - Pitt rơi vào một cái khác hố bên trong.

Có công tác nhân viên lúc này lại đây nhắc nhở, bọn họ nên đi trước đài tham gia truyền thông gặp mặt hội .

“Đến hiện tại ngươi còn chưa thấy rõ ràng sao?” Đi về phía trước đài thời điểm, Keira - Knightley cố ý nhắc nhở Matthew,“Wachowski tỷ đệ chính là lợi dụng ngươi.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta biết.” Hắn cười cười,“Hiện tại biết còn không muộn.”

Keira - Knightley gặp Matthew đầu não rất rõ ràng, cũng liền không có nói thêm nữa.

Ba người đi đến hậu trường, hơi làm chờ đợi, theo sau tại người chủ trì giới thiệu trung, bước đi lên vũ đài, bắt đầu vi [ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ] ra sức thét to.

Thương nghiệp điện ảnh, tuyệt đối thuộc về tửu hương cũng chụp ngõ nhỏ thâm điển hình, đặc biệt là đến hiện nay niên đại này, khuyết thiếu đầy đủ tuyên truyền marketing cường độ mà nói, một bộ phim đại bán khả năng càng ngày càng nhỏ.

Matthew rất rõ ràng,[ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] tiêu hao quá nhiều fan điện ảnh nhiệt tình, thêm chất lượng so ra kém đệ nhất bộ, này đệ tam bộ At World's End box office, thực ra không phải quá lạc quan, vô cùng có khả năng so ra kém Dead Man's Chest, toàn cầu box office muốn vượt qua mười ức dollar đều có độ khó.

Hắn tại đây hệ liệt trung chỉ là diễn viên chính, liên trên danh nghĩa người sản xuất đều không là, tại hậu kì chế tác trung căn bản không có quyền phát ngôn, trừ nhìn cũng không có biện pháp khác.

Đương nhiên, dù cho khiến hắn chủ đạo hậu kỳ chế tác, cũng không khả năng so được với Jerry - Bruckheimer cùng Gore - Verbinski.

Matthew vẫn là phi thường có tự mình hiểu lấy .

Như là loại này tuyên truyền mở rộng hoạt động, hắn phía trước đã tham gia quá nhiều trường, nội dung cũng không có gì đáng nói , chính là biên cố sự dùng sức thổi, cái gì hắn cùng Johnny - Depp hải ngoại quay chụp thiếu chút nữa bị tập kích, cùng Keira - Knightley là hảo hữu mà phi tình yêu nam nữ linh tinh Vân Vân.

Mọi người đều biết, phim kịch tổ vì tuyên truyền cần, có thể biên ra rất nhiều kỳ diệu cố sự đến.

Truyền thông gặp mặt sẽ thực thuận lợi, hết thảy đều tại dựa theo kịch tổ thiết lập trình tự đi, bất quá chấm dứt sau Matthew rời đi thời điểm, lại bị phóng viên ngăn chặn, đã hỏi tới về [ Cloud Atlas ] vấn đề.

“Tranh đoạt [ Cloud Atlas ] này hạng mục thất bại.” Một người tuổi còn trẻ phóng viên lớn tiếng hỏi,“Đối với ngươi mà nói có phải hay không một lần cự đại đả kích?”

Matthew diễn trò làm nguyên bộ, đương nhiên muốn biểu hiện ra Hollywood đại minh tinh đối mặt loại này tình hình khi hẳn là có thái độ cùng kiêu ngạo.

“Ta với ngươi nói một sự kiện.” Hắn mang theo ngôi sao kiêu ngạo nói,“18 tuổi thời điểm, ta ngủ ở nhất trương bị người tiểu bẩn trên nệm, là ta từ một trong thùng rác tha đi ra , đó là một nhà lữ quán mặt sau thùng rác, bọn họ mỗi nửa năm liền sẽ đem cũ nệm vứt bỏ. Hiện tại ta và ngươi ngồi ở chỗ này, trò chuyện điện ảnh, trò chuyện sự nghiệp của ta, này mấy hồi ức nhắc nhở ta muốn tâm hoài cảm ơn, cho nên ta quyết sẽ không oán giận, đây chính là Thiên Đường, hết thảy đều rất tốt.”

Nói xong, hắn xoay người chui vào trong xe, đi đuổi một khác trường tuyên truyền mở rộng hội.

Kỳ nghỉ hè tiến đến, đối với Matthew loại này điển hình phim thương mại ngôi sao đến nói, cũng tiến vào đến trong một năm trọng yếu nhất cùng bận rộn nhất mùa.

So với có cũng được mà không có cũng không sao mùa trao giải, kỳ nghỉ hè với hắn mà nói trọng yếu phi thường.

Hai giờ sau, Matthew ngồi ở [ Transformers ] kịch tổ truyền thông mở rộng hội thượng, tuy rằng chỉ là một phối âm diễn viên, lại dễ dàng liền đoạt đi nam chính Shia - LaBeouf cùng nữ chính Megan Fox nổi bật.

Bởi người sản xuất Steven - Spielberg đứng ở phía sau màn, Michael Bay phía trước kinh lịch qua Island thảm bại, toàn bộ [ Transformers ] kịch tổ tối thụ truyền thông chú ý người chính là hắn.

“Xin hỏi Matthew, ngươi vì cái gì muốn lựa chọn [ Transformers ] này bộ phim?”

Đây là rất nhiều phóng viên nghi vấn, trừ kếch xù phối âm thù lao ngoài, này bộ món đồ chơi chân nhân điện ảnh thật sự là khuyết thiếu hấp dẫn nhân địa phương.

Matthew rất tự nhiên nói,“Đây là về ký ức, về thơ ấu món đồ chơi, về nhi khi tình hoài một lựa chọn.” Hắn biểu tình trở nên nghiêm túc, nhìn về phía Michael Bay,“Ta phi thường cảm tạ Michael, hắn cho ta một hướng nhi khi món đồ chơi cáo biệt cơ hội.”

Hiện trường một mảnh yên lặng, tất cả mọi người đang nhìn Matthew.

Shia - LaBeouf nhìn về phía Matthew ánh mắt tựa hồ tại phun hỏa, DreamWorks trường quay phát sinh hết thảy, luôn luôn liền không có quên qua, hắn xem xem Matthew, trong ánh mắt lóe qua chán ghét cùng thống hận, lại xem xem ngồi ở bên cạnh Megan Fox, mắt bên trong hiện ra không cam tâm cùng khát vọng.

Này phong tao tiện nữ nhân, liền như vậy khẩn cấp khiến Matthew - Horner lên !

Megan Fox sáng sủa ánh mắt cũng dừng ở Matthew trên người, trong đó mang theo một tia đắc ý, toàn Bắc Mĩ phụ nữ trẻ tuổi tình nhân trong mộng, chính mình đã thượng qua......

Michael Bay thoáng chuyển hướng Matthew, vẫn cười nhìn về phía bên kia, tựa hồ tại lấy tươi cười hồi lấy Matthew vừa mà nói, hai ngày trước kịch tổ cùng Matthew liền có qua câu thông, chế định một lấy bán tình hoài vi chủ tuyên truyền sách lược, thông qua Matthew này sinh ra ở 1980 năm vừa độ tuổi nhân mà nói, câu động càng nhiều người hồi ức.

Về phần hiệu quả, liền muốn xem Matthew chuẩn bị lời kịch cùng biểu diễn .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 580: Vĩnh Viễn Không Ở

Luận lên bán tình hoài thứ này, Hollywood tuyệt đối là toàn thế giới điện ảnh sản nghiệp trung nhân tài kiệt xuất, Matthew bao nhiêu cũng biết một ít, nếu cầm [ Transformers ] kịch tổ kếch xù thù lao, tự nhiên cũng tỉ mỉ chuẩn bị một phen.

Đối mặt hiện trường trên trăm tên phóng viên, hắn hồi ức nói,“Mọi người hẳn là nghe nói qua, ta tại bang Texas xóm nghèo trung lớn lên, mới trước đây được đến tốt nhất món đồ chơi, chính là một Megatron mô hình, nó là ta tốt nhất đồng bọn, từng đi theo ta trưởng thành.”

Nhìn thấy Matthew mà nói xa chưa nói xong, cũng không có phóng viên đứng lên hỏi, thực ra có không ít phóng viên cũng là mới từ [ Cướp biển vùng Caribbean 3: Tụ hồn quan ] bên kia chạy tới.

Matthew sờ sờ mũi, tựa hồ có điểm bi thương,“Nhưng ta lớn lên sau, lại đem duy nhất thơ ấu đồng bọn vứt bỏ , ta xem nhẹ nó, quên nó, thời gian mang cho ta là trưởng thành, mang cho nó lại là bị vắng vẻ vận mệnh.”

Hắn lại nhìn về phía Michael Bay, tràn ngập cảm tình nói,“Cho nên ta muốn cảm tạ Michael ! là Michael mời, khiến ta nghĩ đến từng còn có như vậy một vị thơ ấu đồng bọn bạn ta trưởng thành, nó chưa từng ghét bỏ ta, ta lại từ bỏ nó.”

Không biết vì sao, hỏi cái kia nữ phóng viên nghĩ tới mới trước đây thích nhất búp bê vải, sau này nó lại bị chính mình ném tới nơi nào?

Matthew dùng lực mím môi, thanh âm hơi mang run rẩy,“Transformers cùng Megatron là của ta thơ ấu đồng bọn, ta chưa từng có cùng nó chân chính nói tạm biệt, liền đem nó vứt bỏ ở trong góc hẻo lánh.”

Rất nhiều người đều tưởng đến mới trước đây âu yếm món đồ chơi, bọn họ làm qua cùng Matthew nói lại có cái gì bất đồng? Món đồ chơi vừa tới tay thời điểm làm như trân bảo, rất nhanh liền phiền chán, cuối cùng lại không biết ném tới nơi nào......

“Này bộ [ Transformers ] với ta mà nói là một hồi hướng thơ ấu đồng bọn cáo biệt tụ hội.” Matthew lời nói thật sự chậm, lại dị thường rõ ràng,“Món đồ chơi đối với chúng ta thơ ấu đến nói, sắm vai không thể thay thế nhân vật, chúng ta đem chính mình tình cảm rót vào món đồ chơi trung, vi mỗi một món đồ chơi giao cho sinh mệnh cùng năng lực, bọn họ cũng từng là chúng ta sức tưởng tượng đắp nặn giả, phong phú trang điểm chúng ta thơ ấu, đại khái ai cũng không ngờ quá khứ cùng chính mình món đồ chơi nói lời từ biệt......”

Michael Bay bỗng nhiên ý thức được, Matthew này lời nói phi thường có sức cuốn hút, e có thể câu động rất nhiều người tình hoài, hắn này căn bản là lấy mỗi người đều sẽ có tính trẻ con làm vũ khí, trực tiếp đánh trúng rất nhiều nhân sinh mệnh trung từng thứ trọng yếu nhất.

Ai mới trước đây không có âu yếm món đồ chơi? Có mấy người không phải sau khi lớn lên tùy tay ném xuống từng vô cùng trân ái món đồ chơi? Có lẽ này mấy mới trước đây cảm giác không có cái gì, nhưng trưởng thành sau nghĩ đến, chẳng lẽ không có một tia tiếc nuối?

Hắn vỗ nhẹ nhẹ dưới chính mình chân, dùng tại Matthew trên người này mấy trăm vạn dollar, thật sự rất trị a !

Sớm biết liền không làm cái gì nam hài cùng người máy cố sự, dứt khoát lạp Matthew đến làm nam chính bao nhiêu hảo, Shia - LaBeouf trừ có hảo giáo phụ, căn bản một kẻ vô dụng.

“Michael, ta muốn nói lại lần nữa cám ơn.” Matthew tựa hồ tràn ngập cảm kích,“Khi ta tại phối âm trung, hô lên ‘Ta là Megatron’ khi, mới cảm nhận được ngươi cho ta một hồi hoàn mỹ nói lời từ biệt, khiến ta có thể trịnh trọng cùng thơ ấu đồng bọn nói một câu tái kiến, ta sẽ lấy này tưởng nhớ từng cho ta mang đến qua cười vui, theo giúp ta vượt qua thơ ấu sở hữu món đồ chơi.”

Hắn hai mắt hơi hơi phiếm hồng,“Khi ta vi Megatron hoàn thành phối âm, ta vốn tưởng rằng bắt được những gì, nhưng hôm nay ta mới hiểu được, có vài thứ đã vĩnh viễn không ở đây.”

Nói tới đây, Matthew ngừng lại, toàn trường một mảnh trầm mặc, mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều phóng viên đều tại ngây người, tựa hồ đang tự hỏi hoặc là hồi ức một vài sự tình.

Bỗng nhiên có tiếng vỗ tay từ ghế phóng viên trung vang lên, tiếp vỗ tay người càng lúc càng nhiều, rất nhanh ở đây mấy trăm danh phóng viên cùng nhau vỗ tay, dùng cực kỳ nhiệt liệt tiếng vỗ tay, đến đáp lại Matthew vừa kia lời nói.

Bọn họ cũng từng có Megatron với Matthew như vậy món đồ chơi, cũng chưa từng tới kịp cùng âu yếm món đồ chơi nói tiếng tái kiến đã lớn lên.

Michael Bay nhìn thấy hoạt động hiện trường như thế nhiệt liệt phản ứng, cũng không khỏi dùng lực vỗ tay, ánh mắt không tự giác lại rơi xuống Shia - LaBeouf trên đầu, gã này lưng tựa Steven - Spielberg như vậy hảo tài nguyên, chỉ cần có Matthew một nửa...... Không, có Matthew một phần mười đầu não, tương lai lại không thể hạn lượng.

Shia - LaBeouf cùng Matthew vừa so, dứt khoát so ngưu còn ngốc, so trư còn xuẩn.

Nếu không phải Spielberg, hắn làm sao có khả năng tuyển như vậy rác rưởi một nam chính?

Megan Fox cũng tại dùng lực vỗ tay, Matthew - Horner quả nhiên là này giới xuất sắc nhất nam nhân, vài câu thế nhưng ngay cả nàng cảm xúc đều điều động lên, thượng qua như vậy nam nhân, thật có thể cầm ra đi làm huyễn diệu tư bản.

Nàng còn nhớ rõ cùng chính mình hai vị nữ tính bằng hữu nói lên cùng Matthew cùng đêm đẹp khi, kia hai vị bằng hữu hâm mộ ghen tị ánh mắt.

Không biết vì sao, nàng ánh mắt cũng chuyển tới Shia - LaBeouf bên kia, rất nhiều chuyện thật là không có tương đối liền không có thương tổn, từ phía trước một loạt biểu hiện xem, may mắn nghĩ mọi biện pháp thoát khỏi Shia - LaBeouf dây dưa, bằng không cùng người nói lên cùng Shia - LaBeouf làm qua, còn không bị người cười nhạo tử?

Phía trước hỏi nữ phóng viên, tuổi tuy rằng không lớn, lại là tư thâm hành nghề giả, ẩn ẩn có thể phán đoán ra, đây là tuyên truyền marketing sách lược, nhưng Matthew - Horner diễn cảm lưu loát, để người không tự giác liền cùng hắn cảm xúc tại đi, nguyện ý cùng hắn cùng nhau hồi ức thơ ấu ngoạn bạn, cùng nhau trịnh trọng hướng kia vài mất đi món đồ chơi trịnh trọng nói lời từ biệt.

Loại này tình hoài đặc biệt có sức cuốn hút.

Michael Bay ánh mắt đã từ Shia - LaBeouf trên người dời đi, quay đầu cùng bên cạnh một danh người sản xuất nhỏ giọng nói lên, Shia - LaBeouf là Spielberg con nuôi, hắn quản không được cũng không tưởng quản, vẫn là này bộ đối với hắn rất quan trọng [ Transformers ] trọng yếu.

Phía trước kịch tổ nghĩ tới muốn tại tình hoài mặt trên làm văn, cố ý liên hệ Matthew khiến hắn trước tiên chuẩn bị một chút, lại không nghĩ rằng Matthew chuẩn bị như vậy đầy đủ, kịch tổ hoàn toàn có thể tại Matthew những lời này trụ cột bên trên, đi làm càng nhiều văn chương, đem Matthew - Horner kêu gọi lực tẫn khả năng phóng tới lớn nhất.

Hai người nhanh chóng trao đổi qua ý kiến, Michael Bay cũng nghĩ đến thơ ấu khi sử dụng đệ nhất đài món đồ chơi máy ảnh, đó là toàn bộ đạo diễn sự nghiệp bắt đầu, giống như vứt bỏ ở lão gia trên lầu các, về nhà thời điểm hảo hảo đi tìm tìm, cũng cho nó một trịnh trọng nói lời từ biệt.

Lần này truyền thông sẽ ở một mảnh hoài cựu cảm xúc trung kết thúc.

Matthew cấp tham dự truyền thông sẽ một ít phấn ti ký tên, lúc này mới chuyển tới mặt sau phòng nghỉ, Michael Bay lập tức tìm lại đây.

“Rất phấn khích.” Michael Bay cười nói,“Ta hiện tại thật hối hận, này hạng mục bắt đầu khi liền nên đi tìm ngươi.”

Matthew cười cười,“Đây không phải chúng ta có thể quyết định sự tình.”

Michael Bay thở dài,“Xác thật không phải ta có thể quyết định .”

Nếu hắn có thể làm quyết định, cái kia Shia - LaBeouf hắn trên đường liền sẽ đá ra kịch tổ, còn sẽ lưu đến hiện tại?

“Ta có việc cùng Tom - DeSanto thương nghị.” Michael Bay hơi mang xin lỗi nói,“Phải đi trước .”

“Không có việc gì, ta một hồi cũng đi.” Matthew nghĩ đến sắp phát hành [ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ], chủ động mời nói,“Michael,[ Cướp biển vùng Caribbean 3] liền muốn phát hành , có thời gian đi tham gia lần đầu thức sao?”

Michael Bay lập tức nói,“Chỉ cần đến lúc đó lịch phát hành thích hợp, ta nhất định sẽ tham gia.”

Bên kia hắn trợ lý tại hướng bên này xem, Michael Bay lại cùng Matthew nói một câu, lập tức cáo từ rời đi.

Matthew khiến Bella - Anderson thu thập đồ đạc, cũng chuẩn bị đi, qua hội còn muốn đi Warner nhà sản xuất tiếp Alexandra - Daddario, Helen - Hermann vừa vi Alexandra - Daddario từ Warner Bros trong tay giành đến một phần tân công tác, vi DC siêu cấp anh hùng phim hoạt hình [ siêu nhân chi tử ] trung Lois Lane phối âm.

Dùng này bộ phim hoạt hình đạo diễn lời đến nói, Lois Lane tại Metropolis, Alexandra - Daddario đến từ New York, phi thường phù hợp.

Mặt khác, hắn còn nghe nói Warner Bros cùng DC đang tại kế hoạch [ Wonder Woman ] khởi nguyên phim hoạt hình.

Không biết vì sao, Matthew đột nhiên cảm giác phía sau lưng có loại cảm giác khác thường, phảng phất bị độc xà theo dõi như vậy, theo bản năng quay đầu nhìn, vừa lúc nhìn thấy Shia - LaBeouf quay đầu đi.

Hắn không khỏi lắc đầu, Shia - LaBeouf nhiều lắm xem như điều hít thuốc phiện thái xà, nếu không có Spielberg mà nói, cũng chính là là điều tiểu giun đất.

“Chúng ta đi thôi.”

Matthew tiếp đón Bella - Anderson rời đi phòng nghỉ, đi ra ngoài không bao nhiêu xa, mặt sau truyền đến thoáng cấp bách giày cao gót tiếng chạm đất, Megan Fox đuổi theo lại đây.

“Hải, Matthew.” Nàng hô.

“Ngươi hảo, Megan.” Matthew quay đầu nhìn Megan Fox liếc nhìn, phát hiện nàng tướng mạo tựa hồ có điểm thay đổi.

Megan Fox luôn luôn đều không che giấu chính mình làm qua chỉnh hình giải phẫu, nói thẳng,“Ta đoạn thời gian trước làm bơm môi cùng mũi, thế nào? Có phải hay không càng xinh đẹp .”

Matthew thuận miệng ca ngợi nói,“Ngươi vẫn rất xinh đẹp.”

“[ Cướp biển vùng Caribbean 3] sắp phát hành đi?” Gặp Matthew gật đầu, Megan Fox còn nói thêm,“Ta có thể đi tham gia lần đầu thức sao?”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Đương nhiên có thể, ta quay đầu cùng kịch tổ chào hỏi, làm cho bọn họ cho ngươi phát tấm thư mời.”

Megan Fox vui vẻ nở nụ cười, bỗng nhiên ghé sát vào một bước, liền tại Matthew bên tai nói,“Muốn hay không đêm nay đi ta kia? Ta có hai khuê mật, vẫn ồn muốn nhận thức ngươi.”

Lời này khiến Matthew trong lòng vừa động, nhưng hắn nghĩ đến Alexandra - Daddario, vẫn là lắc đầu nói,“Không cần, quay đầu ta khiến kịch tổ cho ngươi gửi qua bưu điện thư mời.”

Theo sau một đoạn thời gian bên trong, Matthew tạm thời không lại suy xét [ Transformers ] phương diện sự vụ, toàn lực vi [ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ] làm tuyên truyền, bởi vì chạy thông cáo duyên cớ, còn bỏ lỡ Disney mua lại và sáp nhập Pixar chúc mừng tiệc rượu, giống như đệ nhị bộ khi như vậy, Disney ảnh nghiệp tại tuyến thượng tuyến hạ, quảng cáo cứng mềm đẳng phương diện đồng thời phát lực, hơn nữa một lần nữa chỉnh hợp sau phát hành công ty cũng biểu hiện ra cường đại năng lực, phát hành số cụm rạp càng là đạt tới 4300 gia nhiều.

Liền tại bỏ mình tướng sĩ ngày kỷ niệm ngày nghỉ bắt đầu phía trước,[ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ] tại Los Angeles cử hành hạo đại lần đầu thức.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 581: Andrew Stanton

[ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ] lịch phát hành có thể nói chiếm hết thiên thời địa lợi, lần đầu cuối tuần vừa dịp gặp Mĩ quốc bỏ mình tướng sĩ ngày kỷ niệm, là một ngày nghỉ cuối tuần dài, Disney ảnh nghiệp đối với này bộ phim box office tiền cảnh ký thác kỳ vọng cao, phim đem vu 5 nguyệt 25 ngày khởi tại Bắc Mĩ địa khu 4300 nhiều gia rạp chiếu phim đồng thời phát hành, so đầu tháng [ Spiderman 3] lần đầu khi rạp chiếu phim số lượng nhiều ra 110 gia, sáng lịch sử tân cao.

Lần đầu thức cử hành phía trước, một loạt tin tức tốt trước sau tuôn ra, tỷ như Johnny - Depp công bố phim box office đại bán liền sẽ cùng bạn gái Vanessa kết hôn, có Nhật Bản fan điện ảnh bởi vì chính mắt thấy Johnny - Depp giá lâm Tokyo tuyên truyền mà kích động đến hôn mê, Bắc Mĩ bình luận điện ảnh người bày tỏ Johnny - Depp tại Jack - Sparrow thuyền trưởng thượng kỹ xảo biểu diễn đã xuất thần nhập hóa đợi đã (vân vân).

Cùng phía trước hai bộ so sánh, tuy rằng Matthew cùng Keira - Knightley cũng tham dự ánh phía trước một loạt tuyên truyền thông cáo, nhưng Disney ảnh nghiệp tuyên truyền kế hoạch, hoàn toàn lấy Johnny - Depp cùng Jack - Sparrow thuyền trưởng vi chủ.

Nguyên nhân rất đơn giản, phim phát hành phía trước, Disney ảnh nghiệp lại vi toàn thế giới hải tặc fan điện ảnh rót vào một châm thuốc kích thích, nổi tiếng người sản xuất Jerry - Bruckheimer đang tại lên kế hoạch [ Cướp biển vùng Caribbean 4], Johnny - Depp đã đồng ý tiếp tục biểu diễn Jack - Sparrow thuyền trưởng.

Matthew cùng Keira - Knightley nhân vật không có làm giải thích, nhưng người sáng suốt rất rõ ràng, Will - Turner cùng Elizabeth - Taylor đem như vậy rời khỏi [ Cướp biển vùng Caribbean ] thế giới.

Lần đầu thức tổ chức ngày đó, California Disney nhạc viên biển người tấp nập, bất quá này mấy cũng không phải ngắm cảnh du khách, mà là sáng sớm liền đến xếp hàng tham gia [ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ] lần đầu điển lễ “Hải tặc mê” Nhóm, kế tiền hai bộ tại toàn thế giới hất lên “Hải tặc” Nhiệt sau, Matthew, Johnny - Depp cùng Keira - Knightley lại tề tụ Disney nhạc viên.

Trận này lần đầu điển lễ có thể nói thịnh huống chưa bao giờ có, mấy ngàn fan điện ảnh rạng sáng 6 điểm liền đến chiếm địa phương, thậm chí có người một ngày trước ban đêm liền tại Disney nhạc viên cổng xếp hàng, vì chính là nhìn thấy Johnny - Depp cùng Matthew, trong đó còn có rất nhiều fan điện ảnh trang điểm thành cướp biển, tay cầm món đồ chơi đao, chúc mừng bộ phim mới phát hành.

Thật dài thảm đỏ hai bên không ngừng truyền ra tiếng thét chói tai, đương nhiên tối cao decibel rít the thé nhất định là thuộc về Johnny - Depp cùng Matthew hai vị diễn viên chính, hai người xuất hiện lệnh toàn trường fan điện ảnh điên cuồng, Disney cũng an bài cổ nhạc đội cùng tạp kỹ biểu diễn, hiện trường không khí dị thường nhiệt liệt, liên “Chuột Mickey” Cùng “Vịt Donald” Đẳng rất nhiều Disney kinh điển nhân vật cũng thay hải tặc trang tiến đến trợ hứng.

Walt Disney đang tại Thái Bình Dương bờ bên kia đàm phán tân Disney nhạc viên, thêm [ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ] thành công qua thẩm, đem vào tháng sáu trung tuần đăng lục đại dương bờ bên kia rạp chiếu phim, Disney ảnh nghiệp riêng ở trên lễ chiếu lần đầu gia tăng Đông Phương nguyên tố.

Tại trên thảm đỏ đứng lên cự đại tuyên truyền bài thượng, cư nhiên viết ra “Cướp biển vùng Caribbean tam” trung văn tên phim, sử trung văn trở thành nên lần đầu thượng duy nhất xuất hiện phi tiếng Anh văn tự, tuyên truyền bài trên cây cột cũng họa có song long.

Mặt khác, trên thảm đỏ cũng nghênh đón nổi tiếng minh tinh điện ảnh Tiểu Mã ca cùng chỉ bằng thân cao liền miểu sát mọi người bóng rổ ngôi sao muốn mạng đám người.

Matthew kéo Alexandra - Daddario, liền tại Tiểu Mã ca vợ chồng mặt sau đi lên thảm đỏ, trải qua phỏng vấn khu thời điểm, Tiểu Mã ca còn đối với hắn lộ ra mê người tươi cười chào hỏi, Matthew cũng đối với hắn bên kia hồi lấy nhiệt tình tươi cười.

Đương nhiên, cũng liền nhiều như vậy .

Quay chụp thời điểm, hắn liền tại trường quay không chỉ một lần gặp qua Tiểu Mã ca, lại chưa từng có chạy qua cùng Tiểu Mã ca bưu trung văn tính toán, vừa đến hắn tiền thân không học qua trung văn, thứ hai Tiểu Mã ca tiếng phổ thông có vẻ không thế nào hảo, bình thường đều nói tiếng Quảng Đông.

Về phần làm thân giao bằng hữu, càng là nghĩ cùng không thèm nghĩ.

Xác thật, cùng sinh hoạt tại bên kia rất nhiều thích xem điện ảnh nhân như vậy, hắn cũng thực thích Tiểu Mã ca, nhưng so sánh Tiểu Mã ca, hắn càng thích Nicolas Cage, loại này từng fan điện ảnh đối với minh tinh điện ảnh thích, cùng hiện tại công tác không có bao nhiêu đại quan hệ.

Thẳng thắn giảng, diễn viên đều là phân giới , tựa như Hollywood có Australia bang, Anh quốc bang cùng Tây ngữ bang như vậy, Matthew cũng không đánh vào Tiểu Mã ca ở cái kia trong giới.

Đương nhiên, hắn cũng không có muốn đánh đi vào ý tứ.

Đơn giản nhận qua phỏng vấn, Matthew liền đi vào rạp hát, theo thật dài thông đạo đi hướng khách quý chờ đợi thất thời điểm, Alexandra - Daddario bỗng nhiên nói,“Disney có phải hay không không quá coi trọng ngươi? Ngươi cùng ngươi nhân vật tuyên truyền cường độ so lần trước nhỏ hơn nhiều.”

Matthew sớm liền biết điểm này, vừa đi vừa nói chuyện,“Rất bình thường, Disney ảnh nghiệp lại không cần ta biểu diễn [ Cướp biển vùng Caribbean 4].”

Thực ra không chỉ là tuyên truyền, hắn phía trước tại Gore - Verbinski chỗ đó xem qua hoàn thành bản demo, Jerry - Bruckheimer cũng sớm cùng hắn chào hỏi, Will - Turner tại đây bộ phim bên trong vai diễn, tương đối với đệ nhị bộ thiếu một ít, cũng không có đặc biệt xuất sắc địa phương, phim cũng do phía trước song hạch tại hướng lấy Jack - Sparrow làm hạch tâm đan hạch tiến hành quá độ.

Thay lời khác nói, trừ đệ nhị bộ liền tại sang bên đứng Elizabeth - Swan, Will - Turner cũng bắt đầu sang bên đứng .

Disney ảnh nghiệp mục đích rất rõ ràng, muốn triệt để xác lập Jack - Sparrow thuyền trưởng hạch tâm địa vị, về sau tục tập chỉ vây quanh thuyền trưởng đến quay chụp chế tác.

Từ điện ảnh công ty góc độ xuất phát, làm như vậy rất bình thường, Matthew cũng không có nói thêm cái gì, chung quy hắn không có quyền lực đối hậu kỳ chế tác khoa tay múa chân, hơn nữa này hệ liệt vì hắn kiếm lấy đến tuyệt bút tiền tài.

Đương nhiên, hắn đối [ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ] tuyên truyền, cũng là hoàn thành thuộc bổn phận công tác, mà không giống [ Transformers ] như vậy hao hết tâm tư.

“Hải, Matthew ! hải, Anna.”

Helen - Hermann chào hỏi thanh âm từ đối diện truyền đến, Alexandra - Daddario cười cười, cũng cùng chính mình người đại diện chào hỏi.

Matthew trước mắt nhìn Helen - Hermann, tiếp nhìn về phía nàng bên cạnh cùng mang kính mắt tóc nâu trung niên nhân.

Helen - Hermann cấp Alexandra - Daddario sử ánh mắt, Alexandra - Daddario lập tức hiểu ý, chủ động nói,“Ta đi một chuyến toilet.”

Nàng rất nhanh ly khai nơi này.

Helen - Hermann vi song phương làm giới thiệu,“Andrew, đây là Matthew. Matthew, đây là Andrew - Stanton.”

Matthew lập tức vươn tay đi cùng đối phương bắt tay,“Ngươi là Nemo phụ thân. Có thể nhận thức ngươi, không thắng vinh hạnh.”

“Ngươi quá khách khí, Matthew.” Andrew - Stanton nói chuyện chậm rãi,“Ta vẫn đều tưởng nhận thức ngươi, lại không có cơ hội.”

Hắn không phải không có tiếc nuối,“Đoạn thời gian trước, Helen nói ngươi sẽ đi tham gia Disney cùng Pixar chúc mừng tiệc rượu, ta lại không thể tìm đến ngươi, thêm gần nhất vẫn bận rộn, kết quả kéo đến hôm nay mới nhìn thấy ngươi.”

Matthew đơn giản giải thích một câu,“Ta muốn phối hợp Disney ảnh nghiệp tuyên truyền kế hoạch, chỉ có thể vắng mặt tiệc rượu.” Hắn nhớ tới Helen - Hermann đề cập qua [ hỏa tinh công chúa ] tiểu thuyết cải biên điện ảnh, dứt khoát hỏi,“Andrew, ngươi tìm ta có việc?”

Andrew - Stanton cười nói,“Ta hai ngày trước nhìn ngươi tại [ Transformers ] thông cáo hội thượng nói được kia vài về Megatron mà nói, rất thụ xúc động.” Hắn rõ ràng không phải đang nói đùa,“Ta tại chủ trì [ Toy Story 3] kịch bản biên soạn, của ngươi kia vài về nhân hòa món đồ chơi cáo biệt nói, làm người ta phát tỉnh, ta tưởng khiến [ Toy Story 3] thích hợp tham khảo một chút, có thể sao?”

Nghe nói như thế, Matthew trong lòng ít nhiều có chút xấu hổ, nhưng hắn da mặt đầy đủ dày, không có một tia một hào biểu hiện ra ngoài, nói,“Đương nhiên có thể, ta phi thường thích Pixar phòng công tác phim hoạt hình.”

Loại sự tình này, đối phương dù cho không chào hỏi, cầm đi dùng cũng liền dùng , tại Hollywood loại địa phương này, cũng không có người sẽ nói cái gì.

“Ta thay Pixar phòng công tác nói tiếng cám ơn.” Andrew - Stanton cười nói hoàn câu này, lập tức chuyển đề tài, hắn nhìn về phía Helen - Hermann, nói,“Vừa Helen nói đã nói cho ngươi......”

Hắn chung quanh nhìn nhìn, thấy chung quanh không ai, lúc này mới hạ giọng nói,“Nói cho ngươi về ta tưởng cải biên [ hỏa tinh công chúa ] sự , ngươi có hứng thú sao?”

Matthew lại không tiếp hắn mà nói, ngược lại nói,“Ta gần nhất tại rút thời gian đọc nguyên tác, bất quá công tác rất bận, đến hiện tại còn không có đọc xong [ hỏa tinh công chúa ].”

Andrew - Stanton gật gật đầu, nói,“Này không vội, ta đang tại cải biên kịch bản.”

Nghe hắn nói đang đồng thời làm hai kịch bản, Matthew tuyệt không kỳ quái, một nổi danh biên kịch sau lưng, thường thường có càng nhiều tiểu biên kịch đang vì hắn phục vụ, chỉ cần đem khống hảo đại phương hướng là có thể.

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“[ hỏa tinh công chúa ] tên này không tốt lắm đâu? Nghe vào tai như là nữ tính điện ảnh.”

Nói tới đây, hắn lại nghĩ tới xem tiểu thuyết khi cảm thụ đến, kia mạc danh có chút quen thuộc tình tiết, cực kỳ giống từng mỗ điểm sơ cấp YY tiểu thuyết, nếu danh tự đều chưa thủ hảo, nam tần văn làm nữ tần danh tự, tám thành muốn ăn hành.

“Này hậu kỳ còn sẽ sửa.” Andrew - Stanton rất có thành ý,“Matthew, ta tính toán đem này ba bộ [ hỏa tinh ] tiểu thuyết chụp thành chân chính tinh tế Sử Thi ba bộ khúc.”

Nói chuyện một nháy mắt này, hắn cả người khí thế đều thay đổi, có một loại nói không nên lời tự tin,“Ta bước đầu làm quy hoạch, đệ nhất bộ sản xuất dự toán không thua kém hai ức dollar !”

“Hai ức dollar?” Matthew đến hứng thú, như vậy phí tổn có thể nói là Hollywood cao nhất chế tác , hỏi,“Ngươi tính toán cái gì thời gian mở ra này hạng mục?”

Andrew - Stanton thấp giọng trả lời,“Ta trước mắt đang tại chế tác Pixar phòng công tác một bộ hoạt hình trưởng phiến, hoàn thành này bộ hoạt hình trưởng phiến sau, ta tính toán bắt đầu trù bị [ hỏa tinh ] ba bộ khúc.” Hắn nhìn Matthew, rất chân thành nói,“Matthew, đây là khoa học viễn tưởng phim hành động, nam chính là phi thường cường đại chiến sĩ, không ai so với ngươi càng thích hợp nhân vật này.”

Matthew chăm chú suy xét một hồi, nói,“Ngươi hoàn thành kịch bản sau, có thể hay không trước cho ta một phần? Ta xem qua kịch bản lại cho ngươi trả lời thuyết phục.”

“Không thành vấn đề.” Andrew - Stanton nở nụ cười,“Ta sẽ cùng với Helen bảo trì liên hệ.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 582: Cờ Hải Tặc Vĩnh Viễn Không Bay Xuống

Rạp hát bên trong tiếng pháo ù ù, như sơn hô hải khiếu sóng gió, chấn động mỗi một người xem thần kinh, đan luận hình ảnh đặc hiệu cùng âm hưởng hiệu quả,[ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ] tập trung Hollywood hôm nay cao nhất kỹ thuật, tuyệt đối được cho là không thể xoi mói.

Phim trải qua hơn hai giờ chiếu phim, dĩ nhiên đến kết cục đại chiến.

Hải tặc liên quân cùng đông Ấn Độ công ty hạm đội tất cả đều nâng lên miệng pháo, cuối cùng một trận chiến đã là tên trên dây, không thể không phát.

[ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ] chế tác phí tổn cao tới 3 ức dollar, trừ Matthew, Johnny - Depp cùng Keira - Knightley đẳng một loạt chủ yếu diễn viên cự ngạch thù lao ngoài, gia tăng phí dụng cơ bản đều dùng ở trên đặc hiệu.

Muốn khiến đặc hiệu có bán điểm, trừ thiêu tiền không có biện pháp khác.

Đây là điện ảnh chế tác tối không thể tiết kiệm tiền bộ phận, xài bao nhiêu tiền sẽ có tương ứng đặc hiệu cảnh tượng.

Trên màn ảnh lớn mặt,“Hắc Trân Châu” Hào cùng đông Ấn Độ công ty khống chế “Người Hà Lan bay” Hào cùng nhau chạy vào Eva - Green đóng vai nữ thần chế tạo đại lốc xoáy, song phương đạn pháo ngươi tới ta đi, Jack - Sparrow thuyền trưởng tại “Người Hà Lan bay” Hào thượng “Mua chuộc” Tụ hồn quan thủ vệ, tụ hồn quan bên trong liền là bạch tuộc nhân Davy Jones trái tim, tất yếu ở trên trái tim chọc một đao mới có thể giết chết hắn này vạn tà thuyền trưởng.

Will - Turner cùng Elizabeth - Swan tại Barbossa thuyền trưởng chứng kiến dưới, cử hành qua trên biển hôn lễ, trước sau đi đến “Người Hà Lan bay” Hào thượng, bọn họ cùng nhau cùng Davy Jones đấu kiếm.

Giống như tiền mấy bộ như vậy, Matthew đóng vai nhân vật này dũng không thể đỡ, kia vài lính tôm tướng cua căn bản không phải đối thủ, cuối cùng Will - Turner trực diện Davy Jones, này có thể đem Jack - Sparrow thuyền trưởng giết được hoa rơi nước chảy quái vật thuyền trưởng, tại Will - Turner trước mặt, cũng chỉ có thể đau khổ chống đỡ.

Tuy rằng chỉnh bộ phim Matthew vai diễn rõ ràng so Dead Man's Chest khi giảm bớt, xuất sắc địa phương cũng không phải rất nhiều, nhưng At World's End cao tới 3 ức dollar đầu tư đặt ở nơi này, Disney ảnh nghiệp không có khả năng khiến một chủ yếu nhân vật nhân thiết phá vỡ.

Vô luận là kịch tổ, vẫn là Disney ảnh nghiệp, cũng không dám mạo hiểm như vậy cự đại phiêu lưu.

Will - Turner cường hãn cuồng dã, thân thủ nhanh nhẹn, kiếm thuật cao siêu, lại chỉ là người thường, Davy Jones chung quy thoát ly bình thường nhân loại phạm trù.

Hai người tỷ thí đi đến cuối cùng, Will - Turner đem Davy Jones bức vào góc chết, một kiếm xuyên thấu hắn ngực, nhưng Davy Jones phảng phất chưa thấy, phản thủ một kiếm đâm xuyên qua Will - Turner thân thể.

Làm cùng Disney vui chơi hạng mục phối hợp một hệ liệt phim, một bộ nhi đồng hóa xu thế càng ngày càng rõ ràng điện ảnh, Disney ảnh nghiệp đương nhiên không có khả năng khiến một chủ yếu nhân vật, vẫn là được hoan nghênh trình độ gần với Jack - Sparrow thuyền trưởng Will - Turner chết mất, dù cho bọn họ đã chuẩn bị ướp lạnh nhân vật này.

Vì thế, tại Elizabeth - Swan thương tâm muốn chết trung, Jack - Sparrow cầm lấy Will - Turner tay, một đao đâm xuyên qua Davy Jones trái tim, sau đó cùng Elizabeth - Swan cùng kia con khỉ trốn về “Hắc Trân Châu” Hào.

Tại bọn họ trở lại “Hắc Trân Châu” Hào khi, đông Ấn Độ công ty kỳ hạm “Cố gắng” Hào đang tại hoả tốc tới gần.

“Cố gắng” Hào là một điều buồm tàu chiến đấu, xứng có 60 dư môn hỏa pháo, thế muốn đem “Hắc Trân Châu” Hào oanh thành một đống gỗ vụn đầu.

Liền tại hai chiếc thuyền sắp tiếp chiến thời điểm, đối diện “Hắc Trân Châu” Hào trên mặt biển đột nhiên hất lên một sóng to,“Người Hà Lan bay” Hào tái hiện trên biển.

Will - Turner đứng ở thuyền trưởng vị trí, cùng bên kia Jack - Sparrow thuyền trưởng cùng nhau hô to “Thăng phàm, chuyển hướng !”

Lập tức, hai chiếc thuyền thượng “Khai hỏa ! khai hỏa !” Thanh liên tiếp,“Cố gắng” Hào thượng vụn gỗ chung quanh vẩy ra, chìm vào băng lãnh đáy biển.

Đám hải tặc chúc mừng một đoàn.

Phim đi đến kết cục, Will - Turner tiếp nhận Davy Jones vị trí, cùng Elizabeth - Swan biến thành Ngưu Lang Chức Nữ như vậy, Jack - Sparrow thuyền trưởng lại giương buồm rời bến, chạy hướng rộng lớn mạnh mẽ biển Caribbean.

Dùng Jerry - Bruckheimer thử chiếu khi lời đến nói, hải tặc đại biểu tự do, tượng trưng không sợ, đây là độc đáo [ Cướp biển vùng Caribbean ] hệ liệt hải tặc tinh thần, là một loại cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể thể hội tinh thần, hải tặc hảo, hải tặc xấu, đều là hải tặc sở cố hữu .

Nguyên nhân vì như thế, người xem mới sẽ thích hải tặc, mê luyến hải tặc, thưởng thức cái loại này hải tặc tinh thần, thậm chí cũng sinh ra tưởng làm hải tặc vớ vẩn ý tưởng.

Cờ hải tặc lại tại trên biển Caribbean tung bay, lại chạy hướng khởi đầu mới.

Chỉ cần có thể mang đến đầy đủ lợi nhuận,“Hắc Trân Châu” Hào thượng cờ hải tặc vĩnh viễn đều sẽ không bay xuống.

Hans - Zimmer trào dâng phối nhạc trung,[ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ] rơi xuống đại mạc, hải tặc ba bộ khúc tạm thời tạm thời kết thúc, Will - Turner cùng Elizabeth - Swan cũng hoàn thành nhân vật sứ mệnh, sắp từ trên màn ảnh lớn ẩn lui.

Toàn trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, Matthew cũng đứng lên vỗ tay, phía trước hắn tham gia qua Disney ảnh nghiệp cử hành bên trong thử chiếu hội, hôm nay lần đầu là lần thứ hai nhìn thấy này bộ phim .

So với lần đầu tiên, lần thứ hai xem càng cẩn thận, cũng càng dễ dàng lấy tự thân góc độ cùng yêu thích hình thành chủ quan phán đoán.

Xem xong lần đầu, Matthew ấn tượng đầu tiên chính là [ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ] so với tiền hai bộ đến càng buồn cười, càng hạo đại, càng vui thích cũng càng lớn mật, hơn nữa thành công giải quyết Will - Turner cùng Elizabeth - Swan này hai nhân vật rời khỏi vấn đề.

Mặt khác chính là phim thật sự là quá dài , vượt qua 2 nửa giờ khi trưởng, tuy rằng so với [ Lord of The Rings 3: Vương giả trở về ] kia phát rồ chiều dài tốt hơn một ít, nhưng tình tiết thiết trí cùng tiết tấu khống chế đều có vẻ có điểm kéo dài, đặc biệt là Will - Turner cùng Elizabeth - Swan diễn cảm tình, cuối cùng xử lý thấy thế nào đều như là cẩu huyết thanh xuân phim thần tượng.

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi khẽ lắc đầu, này bộ phim chủ yếu thụ chúng quần thể, chẳng phải chính là các thanh thiếu niên sao?

Từ phương diện này đến nói, Gore - Verbinski cùng Jerry - Bruckheimer xử lý hẳn là vừa đúng mới đúng.

Bởi vì [ Fast and Furious ] hệ liệt quan hệ, Matthew gần nhất cũng tại nghiên cứu cùng học tập điện ảnh chế tác, tuy rằng làm một minh tinh người sản xuất, hắn không tất giống Jerry - Bruckheimer hoặc là Akiva - Goldsman như vậy có được cực kỳ chuyên nghiệp tố dưỡng, nhưng đại bộ phận người sản xuất công tác, tối thiểu muốn có đầy đủ lý giải.

Tỷ như nói làm một bộ sản xuất phí tổn cao tới 3 ức dollar siêu cấp cự chế, như thế nào mới có thể tận khả năng tránh né phiêu lưu?

Disney ảnh nghiệp cùng Bruckheimer ảnh nghiệp có gan tại [ Cướp biển vùng Caribbean 3] thượng đầu nhập như thế cự đại tài chính, hàng đầu điều kiện chính là này là một bộ tục tập, hơn nữa tiền hai bộ siêu cấp đại bán.

Cự ngạch tài chính là thành công cơ bản nhất cam đoan, sau đó chính là ngôi sao cùng đặc hiệu, ngôi sao không cần phải nói, cơ hồ phía trước xuất trướng chủ yếu nhân vật đều bị kéo lại, còn làm cửu đại hải đạo vương mánh lới.

Về phần đặc hiệu, đối với niên đại này rất nhiều người xem đến nói, vì hưởng thụ không uổng khả kích kỹ năng đặc biệt mà chịu đựng phim chỗ thiếu hụt, như cũ là siêu trị .

Huống hồ, phim trừ đặc hiệu cùng ngôi sao ngoài, cũng không khuyết thiếu bán điểm.

Bản phiến nghiêm túc địa phương rất nghiêm túc, có yêu địa phương rất có yêu, khôi hài địa phương -- tự nhiên cũng rất khôi hài, hơn nữa là giống như tiểu hài tử đùa dai bàn khôi hài.

Trước sau như một điển hình Disney phong cách.

Tại Hollywood lăn lộn nhiều năm như vậy, Matthew tự nhiên phi thường rõ ràng, từng cái đạo diễn cùng kịch tổ phong cách đều không giống nhau, trọng điểm cũng đều không giống nhau, có nhân thích làm hình ảnh, có nhân thích rối rắm kịch tình, có người chuyên cung giải trí nhưng cũng làm được góc cạnh tinh tế tỉ mỉ thoả đáng.

Không hề nghi ngờ,[ Cướp biển vùng Caribbean 3] thuộc về bên trong này cuối cùng một loại, đơn giản thuần túy thanh thiếu niên hướng giải trí đại phiến.

Chỉ là Matthew nhìn thấy hắn biểu diễn Will - Turner cùng Elizabeth - Swan hải chiến hôn lễ cùng với cuối cùng kết cục, không biết vì sao, bỗng nhiên nhớ tới Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ.

Tiếng vỗ tay lạc tẫn, một đám trình diện khách quý đi đến hàng phía trước kịch tổ liền tòa địa phương, phân phân đưa lên chúc mừng, Matthew cũng không ngừng cùng người bắt tay ôm, nhận các loại chúc mừng, không ngừng nói cám ơn linh tinh khách khí nói.

Thực ra ai đều rất rõ ràng, chỉ cần kịch tổ không chính mình phạm phải xuẩn đến nhà đại sai lầm,[ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ] khẳng định sẽ box office đại bán.

Có khả năng box office so ra kém Dead Man's Chest như vậy điên cuồng, nhưng nhất định sẽ thoải mái vượt qua [ Hắc Trân Châu hào nguyền rủa ].

Hơn nữa phía trước thử chiếu danh tiếng sớm liền truyền ra ngoài, Walt Disney danh tiếng marketing luôn luôn làm xuất sắc, tốt nhất một bộ [ Cướp biển vùng Caribbean ] linh tinh lời bình, sớm liền từ rất nhiều bị quan hệ xã hội bình luận điện ảnh nhân chuyên mục bên trong hô đi ra.

Đương nhiên, đối với cùng loại Matthew như vậy kịch tổ bên trong nhân sĩ đến nói, loại này khẩu hiệu xem xem là được.

Đẳng tương lai [ Cướp biển vùng Caribbean 4] phát hành, tuyệt đối lại sẽ có rất nhiều nhân kêu tốt nhất một bộ [ Cướp biển vùng Caribbean ], thứ năm bộ nói không chừng cũng là như thế.

Đây là Disney phương diện quen dùng marketing thủ đoạn.

Lần đầu kết thúc, hướng đi tin tức thính thời điểm, Matthew từ [ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ] nghĩ tới càng nhiều, đặc biệt là rất nhiều cùng [ Fast and Furious ] hệ liệt có được tính chung gì đó.

Một bộ thành công Hollywood đại phiến, không phải là giống [ Matrix ] sau hai bộ như vậy khiến rất nhiều người xem không hiểu, mà là có được bất đồng màu da, bối cảnh cùng văn hóa tu dưỡng người đều có thể dễ dàng xem hiểu, cho dù là không văn hóa nhân xem qua sau, cũng sẽ cảm giác được có lạc thú, có thể từ giữa được đến hưởng thụ......

[ Fast and Furious ] tuyệt đối muốn thông tục dễ hiểu, nếu ai dám tại đây hệ liệt thượng, làm cái gì chiều sâu cùng như lọt vào trong sương mù nhiễu kịch tình, hắn nhất định sẽ sa thải người nọ !

Làm phim bom tấn, người xem nhìn cao hứng là đệ nhất nguyên tắc, về phần chiều sâu linh tinh gì đó, Hollywood chưa bao giờ khuyết thiếu giống như Wachowski tỷ đệ người như vậy, giống hắn cùng David - Ellison như vậy không có nghệ thuật tu dưỡng tục nhân, vẫn là có tự mình hiểu lấy hảo.

Tổng không thể khiến đại bộ phận người xem đều đi phân tích phim trung tâm tư tưởng đi?

Kinh điển điện ảnh kinh điển chỗ liền ở chỗ, có thể khiến bất đồng bối cảnh mọi người, đạt được đồng dạng hưởng thụ -- mặc kệ là hưởng thụ khoái hoạt, hưởng thụ bi tình, hưởng thụ kinh ngạc.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 583: Vĩnh Viễn Đừng Nói Vĩnh Viễn

Màn đêm nặng nề, California Disney nhạc viên đèn đuốc sáng trưng, lần đầu thức chấm dứt sau, Disney ảnh nghiệp riêng an bài liên can chủ sáng nhân viên đi ra Hollywood rạp hát, lấy mở ra thức phương thức, nhận truyền thông phóng viên phỏng vấn, làm kịch tổ tối đại bài hai diễn viên, Matthew cùng Johnny - Depp tự nhiên là truyền thông phóng viên vây công trọng điểm.

Matthew mới từ rạp hát bên trong đi ra, liền bị hơn ba mươi danh phóng viên đoàn đoàn vây quanh, may mắn Disney ảnh nghiệp phía trước làm qua phối hợp, cũng có chuyên gia phụ trách duy trì trật tự, hiện trường mới không có đại loạn, cũng khiến phỏng vấn có thể bình thường tiến hành đi xuống.

Một vị Hollywood Reporter nữ phóng viên dẫn đầu hỏi,“Matthew, gần nhất có rất nhiều người đều tại thảo luận này bộ phim 3 ức dollar phí tổn như thế nào kinh người, ngươi thấy thế nào đâu?”

Này vấn đề hỏi sai người đi? Không đi hỏi Jerry - Bruckheimer này người sản xuất, chạy tới hỏi hắn này diễn viên làm cái gì? Trong lòng nghĩ như vậy, Matthew đầu lại tại nhanh chóng chuyển động, dưới trường hợp này, khẳng định muốn làm thích hợp trả lời.

“Nếu ngươi đi lên một chiếc du thuyền ra khơi, ngươi sẽ không suy xét này chiếc du thuyền đến cùng giá trị bao nhiêu tiền, ngươi quan tâm chỉ là nó tính năng, vẻ ngoài, trang sức đẳng vấn đề.” Matthew xòe tay, cười nói,“Nếu một lòng một dạ suy xét áp chế máy bay dân dụng động cơ giá trị chế tạo bao nhiêu, phỏng chừng ngươi cũng liền sẽ không đi nghỉ phép .”

Lời này nói xong, chung quanh vang lên một mảnh tiếng cười.

Tên kia đến từ Disney ảnh nghiệp tin tức quan cũng cười lên, như vậy ứng đối ra ngoài dự đoán, lại dị thường hợp lý.

“Horner tiên sinh !” Một vị ngực treo [ thế giới tin tức tuần san ] điếu bài nam phóng viên lớn tiếng hỏi,“Ngươi không cảm thấy [ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ] quá mức nông cạn sao? Như thế to lớn thế giới, lại lấy như vậy dễ hiểu phương thức đi triển lãm, có phải hay không rất không có theo đuổi .”

Matthew có điểm bất đắc dĩ, loại này vấn đề không đi hỏi Disney ảnh nghiệp cùng Jerry - Bruckheimer, chạy tới khó xử chính mình tính sao thế này?

Hắn ho khan một tiếng, không nhanh không chậm hồi đáp,“Vấn đề này có ý tứ.” Hắn nhìn về phía cái kia phóng viên,“Ngươi hoa 10 dollar đi vào rạp chiếu phim, là vì từ điện ảnh trung tìm kiếm lạc thú, chỉ có khoái hoạt mới là chân chính cự đại tài phú. Chỉ cần phim giảng thuật cố sự có thể cho người mang đến lạc thú, mất lại nhiều tiền, bọn họ cũng đều là nguyện ý trả giá .”

Đến từ [ Entertainment Weekly ] phóng viên lớn tiếng hỏi,“Năm trước, liền có rất nhiều người xem oán giận Dead Man's Chest quá dài, hiện tại At World's End càng dài, Disney ảnh nghiệp có phải hay không phi thường để ý phim phiến trưởng?”

Nghe được này vấn đề, Matthew rất tưởng nói ngươi đi hỏi Disney ảnh nghiệp nhân đi, bất quá vẫn là rất có chức nghiệp đạo đức, hồi đáp,“Thử chiếu khi, rất nhiều fan điện ảnh xem qua At World's End, đều cho rằng phim cũng không kéo dài.”

Này đương nhiên là mở mắt nói dối, ngay cả hắn này diễn viên chính đều cảm giác dài dòng, lại càng không cần nói phổ thông người xem , nhưng hắn chỉ biết vi phim nói tốt,“At World's End rất thú vị, có rất nhiều hấp dẫn nhân địa phương. Hơn hai giờ phiến trưởng cũng không phải không có lý do gì , có thể càng thêm chi tiết giảng thuật bọn họ tối chú ý sự tình. Theo tình tiết phát triển, của ngươi lực chú ý sẽ bị đưa đến phim bên trong, vi kịch trung nhân vật vận mệnh gánh lên tâm đến. Dù cho tại phim tiến hành đến một nửa thời điểm mới ngồi xuống quan khán, ngươi cũng sẽ phát hiện thứ mới.”

Matthew nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Kịch tổ tất cả mọi người có chung nhận thức, vô luận là đạo diễn biên kịch, vẫn là diễn viên, đều không hi vọng khiến một bộ Sử Thi tính phim trung xuất hiện cổ xưa gì đó. Mặc kệ chế tác phí tổn là 3000 vạn dollar vẫn là 3 ức dollar, kịch tổ tất yếu đẩy chính mình hướng về phía trước đi, vấn đề là chúng ta rốt cuộc có thể đi bao nhiêu xa? Lại hẳn là như thế nào làm mới không đến mức khiến phim rơi vào khuôn sáo cũ? Chúng ta quay chụp là hải tặc điện ảnh, hiển nhiên muốn buông tha một ít hình thức hóa gì đó, hơn nữa mỗi một lần đều phải dùng mới mẻ nguyên tố hướng này một loại hình phiến biểu đạt chính mình kính ý.”

Rốt cuộc, đến từ Premiere phóng viên đem vấn đề chân chính đã hỏi tới Matthew trên người,“Disney ảnh nghiệp đã quyết định quay chụp càng nhiều [ Cướp biển vùng Caribbean ] phim, phía trước xác định Jack - Sparrow cùng Johnny - Depp đem trở về [ Cướp biển vùng Caribbean 4], ngươi cùng Will - Turner đâu?”

Phương diện này vấn đề, Disney ảnh nghiệp không yêu cầu bảo mật, Matthew nói thẳng,“Này bộ At World's End trong, Will - Turner cùng Elizabeth - Swan đã có chân chính kết quả, Will đem tiếp được Davy Jones công tác, hắn bề bộn nhiều việc, không có thời gian cùng không nhàn lại cùng đi Jack - Sparrow thuyền trưởng đi mạo hiểm.”

“Nói cách khác ngươi sẽ không biểu diễn [ Cướp biển vùng Caribbean 4] ?” Một khác danh phóng viên lập tức hỏi.

“Đúng vậy, ta không chuẩn bị lại quay chụp một bộ hải tặc phim.” Matthew chậm rãi nói,“Ta muốn tại bất đồng trên chiến trường khiêu chiến chính mình.”

Cái kia phóng viên lại hỏi,“Là vĩnh viễn không quay chụp sao?”

Matthew không khỏi cười lên,“Ngươi biết , vĩnh viễn đừng nói vĩnh viễn.”

Phỏng vấn vẫn giằng co hơn mười phút, tiếp cận nửa đêm, California Disney nhạc viên mới dần dần an tĩnh lại,[ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ] dĩ nhiên chính thức dương buồm đi xa.

Năm nay kỳ nghỉ hè tự tháng năm thứ nhất cuối tuần kéo ra mở màn, thị trường tương đương lửa nóng, tranh đoạt cũng hết sức kịch liệt, tựa hồ Bắc Mĩ nghênh đón một phim thương mại đại niên, kỳ nghỉ hè bắt đầu phát hành [ Spiderman 3] cuối tuần đầu hào thủ 1 ức 5000 vạn dollar, tháng năm trung tuần phát hành [ quái vật Shrek 3] không kém nhiều, tuần đầu 1 ức 2000 vạn dollar trở lên box office, cũng sáng tạo hoạt hình điện ảnh trưởng phiến Bắc Mĩ khai họa kỉ lục.

[ Spiderman 3] cùng [ quái vật Shrek 3] này hai bộ đại bán phim đều có một giống nhau điểm, box office rất cao, chuyên nghiệp danh tiếng phi thường kém.

[ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ] cũng không có đào thoát này một vận mệnh, tại trước tiên trường hào thủ 1700 vạn dollar trở lên sau, ngày hôm sau rất nhiều truyền thông cùng bình luận điện ảnh người đều bắt đầu đối với này bộ phim dùng ngòi bút làm vũ khí.

Walt Disney rất cường đại, tương lai sẽ càng ngày càng cường đại, lại cũng không thể khống chế sở hữu truyền thông.

Này bộ phim phát hành phía trước, rất nhiều tham dự thử chiếu hội bình luận điện ảnh nhân khen ngợi đây là tốt nhất một bộ [ Cướp biển vùng Caribbean ], các loại khoác lác nhuyễn văn ùn ùn.

Tỷ như có bình luận điện ảnh nhân liên quan [ Hắc Trân Châu hào nguyền rủa ] cùng Dead Man's Chest ba bộ cùng nhau thổi phồng: Đệ nhất bộ sinh động thông tục, xuất sắc nhất tối giải trí; Đệ nhị bộ nhân vật, đánh nhau gia tăng, thành lập khổng lồ thế giới quan, cũng tương đương thú vị; Đệ tam bộ tắc đại giảng tử qua tái sinh, rất náo nhiệt, so tiền hai tập có càng lớn mánh lới, càng nhiều kỹ năng đặc biệt kỳ quan.

Vì kế tiếp [ Cướp biển vùng Caribbean 4] suy xét, thổi phồng diễn viên nhuyễn văn cũng không thiếu, đều tập trung ở Johnny - Depp trên người, tán dương Jack thuyền trưởng kỹ xảo biểu diễn đã xuất thần nhập hóa, nếu về sau hắn còn tiếp tục biểu diễn nhân vật này mà nói, bọn họ không phản đối quay chụp càng nhiều tục tập đợi đã (vân vân).

Nhưng theo phim tại Bắc Mĩ công chiếu, nhìn thấy phim người càng lúc càng nhiều, Walt Disney không có khả năng giống phía trước như vậy khống chế phim danh tiếng.

[ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ] truyền thông danh tiếng nháy mắt luân hãm.

“Đừng hi vọng nhìn thấy một bộ trật tự rõ ràng, kịch tình mới mẻ độc đáo cùng tiết tấu chặt chẽ tác phẩm, phim vô luận là hài lòng độ vẫn là tự sự đều tạm chấp nhận.”

--[ New York Post ]

“Ngươi có hay không xem qua tiền hai bộ [ Hắc Trân Châu hào nguyền rủa ] cùng Dead Man's Chest đều không quan trọng, dù sao ngươi vẫn là sẽ không hiểu ra sao.”

-- Hollywood Reporter

“Tưởng đuổi kịp phim cố sự phức tạp đại khái không có như vậy khó khăn, nhưng hai giờ lại bốn mươi bảy phút phiến trưởng thật sự là để người cảm giác uể oải.”

--[ Los Angeles thời báo ]

“Gần ba giờ phim kéo dài [ Cướp biển vùng Caribbean 2] vô vị làm càn hành vi, hơn nữa lại hoàn toàn mất đi đệ nhất bộ [ Cướp biển vùng Caribbean ] trung lãng mạn mị lực.”

--[ Washington Post ]

Loại tình huống này cũng không để người ngoài ý muốn, Matthew nhìn thấy [ Cướp biển vùng Caribbean 2: Tụ hồn quan ] khi, liền có như vậy dự tính, hơn nữa phóng nhãn sở hữu Hollywood hệ liệt phim, tục tập có thể càng ngày càng tốt hệ liệt thật là đã ít lại càng ít.

Thực ra At World's End vẫn là tại đi [ Hắc Trân Châu hào nguyền rủa ] đường cũ, chỉ là nhân vật nhân vật càng nhiều, thế giới quan cùng đặc hiệu cảnh tượng càng lớn .

Đã có thành công hình thức đặt ở phía trước, lấy kiếm tiền vi nhiệm vụ của mình Hollywood các doanh nghiệp, làm gì muốn đi mạo hiểm sang tân? Sang tân vô cùng có khả năng nện đi thật vất vả tạo lên đến phẩm bài.

Hollywood yêu chụp tục tập điện ảnh, không thể xem nhẹ điện ảnh phẩm bảng hiệu triệu lực.

Đối với bên phim đến nói, bọn họ mục đích cuối cùng là kiếm tiền, một phẩm bài có thể đánh ra độ nổi tiếng là cực kỳ không dễ dàng . Tại thủ bộ phim xuất sắc dưới tình huống, lấy cố hữu hình thức chụp tục tập là một tương đối ổn thỏa phương pháp, phẩm bài hiệu ứng thêm tinh xảo chế tác đoàn đội có thể khiến điện ảnh nhận đến càng nhiều người chú ý.

Hôm nay Hollywood điện ảnh trung, trừ ra tục tập, còn có qua lại lão phiến một lần nữa quay chụp, Hollywood nguyên sang càng ngày càng ít, các đại công ty sản xuất phim đầu tư nguyên sang điện ảnh cũng càng ngày càng cẩn thận.

Từ thế kỷ trước 70 niên đại Jaws bắt đầu, Hollywood điện ảnh chính thức tiến vào phim thương mại thời đại, bởi vì sản xuất phương cần phải có thị trường hồi báo tương đối cao tục tập, mới sẽ tương ứng đầu tư đi chế tác hoàn toàn mới đan bộ điện ảnh, chụp tục tổng thể vi Hollywood đã định ý nghĩ, cũng trở thành Hollywood điện ảnh trường thịnh không suy trọng yếu nguyên nhân chi nhất.

Đương nhiên, tục tập điện ảnh cũng cần dựa vào Hollywood như vậy thành thục điện ảnh chuỗi sản nghiệp.

Tục tập điện ảnh có thể nói là một loại thương phẩm thuộc tính phi thường minh xác điện ảnh sản phẩm, nhất định phải có một hoàn chỉnh thành thục chuỗi sản nghiệp, mới có thể xuất hiện loại này dựa vào chuỗi sản nghiệp mới có thể ra hiện sản phẩm, tỷ như bản quyền quy chúc, diễn viên hiệp ước, chủ sáng hiệp ước, sản phẩm chất lượng khống chế đợi đã (vân vân).

Hôm nay niên đại này, phóng nhãn toàn thế giới đến xem, cũng chỉ có Hollywood tài năng cuồn cuộn không ngừng sản xuất đại chế tác tục tập.

Matthew tuy rằng sẽ rời khỏi này hệ liệt, Disney ảnh nghiệp không tưởng lại vi Will - Turner thanh toán ngẩng cao thù lao, nhưng hắn nhìn xem rất rõ ràng, vô luận At World's End danh tiếng như thế nào, chỉ cần box office thành công,[ Cướp biển vùng Caribbean 4] tuyệt đối sẽ không gián đoạn, tương lai còn sẽ có [ Cướp biển vùng Caribbean 5], thậm chí càng nhiều.

Chỉ cần có thể lợi nhuận, liền tính Johnny - Depp chụp bất động , cũng có thể tìm tuổi trẻ diễn viên đến làm [ Cướp biển vùng Caribbean ] tiền truyện linh tinh .

Này hết thảy, đều phải xem [ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ] box office.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 584: Giả Dối Tuyên Truyền

Phát hành ngày đầu,[ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ] từ Bắc Mĩ 4300 nhiều gia rạp chiếu phim trong lấy xuống 5615 vạn dollar, thoải mái vượt qua tiến vào tuần thứ hai công chiếu [ quái vật Shrek 3] 1421 vạn dollar, giống như mong muốn như vậy, trở thành ngày đó Bắc Mĩ box office quán quân.

Nhưng này đệ tam bộ khúc không chỉ truyền thông danh tiếng không tốt, fan điện ảnh danh tiếng cũng so ra kém đệ nhị bộ, có lẽ là fan điện ảnh đối với ba bộ khúc kết thúc chi tác ôm có rất cao chờ mong, kết quả lại đợi đến một bộ hơi hiển kéo dài tác phẩm.

Tại Bắc Mĩ phần đông rạp chiếu phim vượt qua ngày đầu chiếu phim sau,Cinema Score công bố phim cụm rạp người xem chia đều chấm điểm chỉ có “B+”, so với tiền hai bộ có rõ ràng trượt, quyền uy truyền thông tổng hợp đánh giá MetaCritic thu nhận sử dụng 35 gia truyền thông điểm bình quân chỉ có 55 phân.

Cinema Score làm ra đánh giá,[ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ] Bắc Mĩ box office điểm rơi đem tại 3 ức 5000 vạn dollar tả hữu.

Mặt khác, Rotten Tomatoes trang web thu thập đến 68 thiên bình luận điện ảnh, mới mẻ độ chỉ có 56%, dấu hiệu vi nát rữa.

Duy nhất đáng được ăn mừng là, lấy fan điện ảnh chấm điểm vi chủ IMDB cho điểm cũng không tệ lắm, phim đến hiện tại có 7.6 phân chia đều được điểm.

Có phía trước hai bộ phim tại, nguyện ý vi At World's End tính tiền người xem có rất nhiều.

Nhưng loại tình huống này thế tất không thể kéo dài, Jack - Sparrow thuyền trưởng mị lực không có khả năng vô cùng vô tận, đương phim bản thân không có khởi sắc, không dùng được quá dài thời gian, rất nhiều người xem liền sẽ vứt bỏ này hệ liệt.

Matthew sẽ không tái xuất diễn [ Cướp biển vùng Caribbean ] hệ liệt, cũng không cần tiếp tục vì cái này hệ liệt tương lai bận tâm, do hắn diễn viên chính này ba bộ, có thể bộ bộ box office đại bán liền đủ rồi.

[ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ] box office, hẳn là không là vấn đề.

Theo bỏ mình tướng sĩ ngày kỷ niệm ngày nghỉ bắt đầu, Bắc Mĩ các nơi rạp chiếu phim nghênh đón xem ảnh Cao phong, này có thể nói là ngày nghỉ lễ độc lập phía trước tốt nhất một lịch phát hành , hơn nữa mặt khác công ty sợ hãi [ Cướp biển vùng Caribbean ] hệ liệt hiển hách thanh danh cùng phía trước hai bộ bạo bằng box office con số, cơ bản không có mặt khác phim tại đây cuối tuần đại quy mô mở màn.

[ Cướp biển vùng Caribbean 3] chủ yếu đối thủ cạnh tranh vẫn là [ quái vật Shrek 3],[ Spiderman 3] đã chiếu phim đến thứ tư cuối tuần, vô lực cùng này bộ tân mở màn phim chống lại.

Kế thứ sáu lực áp [ quái vật Shrek 3] sau,[ Cướp biển vùng Caribbean 3] thứ bảy đan ngày box office lại đứng hàng trên đó, đan nhật báo thu 3770 vạn dollar.

Cùng lúc đó, trên hệ thống mạng xuất hiện một khác cổ thanh âm, Matthew rất nhiều phấn ti lấy hắn cá nhân Blog vi trận địa, phân phân kháng nghị Disney ảnh nghiệp cùng kịch tổ tại [ Cướp biển vùng Caribbean 3] trung cắt giảm Will - Turner vai diễn, khiến hắn do nam chính chi nhất, biến thành nam phụ.

Đến chủ nhật, thậm chí có Matthew cực đoan phấn ti đến Burbank Walt Disney tổng bộ trước cửa kháng nghị.

Đây là Matthew cùng Disney cũng không có nghĩ đến .

“Ta phi thường tức giận, Disney lừa gạt chúng ta !”

Burbank Walt Disney tổng bộ trước cửa, Felice - Beretta tức giận nhìn Disney cửa chính, tiếp đón các đồng bạn hướng phóng viên lượng ra kháng nghị quảng cáo, sau đó đối với thò lại đây ống nói nói,“Bọn họ tại tuyên truyền trung công bố Matthew là nam chính, kết quả phim phát hành sau, Matthew vai diễn thiếu đến chỉ có thể tính nam phụ ! Disney đây là giả dối tuyên truyền !”

Hai bên, kia vài đáng tin tiền tuyến các fans phân phân phụ họa,“Đối ! Disney giả dối tuyên truyền !”

“Disney là vô sỉ lừa đảo !”

“Disney tất yếu cho chúng ta một thuyết pháp ! tất yếu cấp Matthew một thuyết pháp !”

“Disney......”

Phấn ti ở trong này cổ động, hấp dẫn rất nhiều truyền thông phóng viên chú ý, càng ngày càng nhiều phóng viên tụ tập đến Disney ảnh nghiệp trước cửa, hứng trí ngẩng cao chụp ảnh phỏng vấn.

Felice - Beretta chỉ tiếp nhận một phóng viên phỏng vấn, theo sau liền ngậm miệng không nói, ngày hôm qua xem qua kia trường điện ảnh thật sự rất khiến nàng tức giận, hơn nữa này hai ngày có tin tức ở trên mạng truyền lưu, căn bản không phải Matthew chủ động rời khỏi [ Cướp biển vùng Caribbean ] hệ liệt, là Disney đem hắn bài trừ bên ngoài.

Nghe đến mấy cái này tin tức, nàng cùng mặt khác phấn ti tự phát đi đến nơi này, kháng nghị Walt Disney vô sỉ hành vi.

Cự ly Walt Disney không phải rất xa một nhà mái nhà phòng ăn (nhà hàng) trong, một phì đầu đại não gã ục ịch đứng ở cự đại trước cửa sổ, cười quan vọng bên kia phát sinh hết thảy.

“Harvey......” Mặt sau một diện mạo cùng hắn có vài phần tương tự nhân nói,“Ngươi thả ra kia vài tin tức, chỉ có thể cấp Disney gia tăng điểm phiền toái nhỏ.”

Gã ục ịch quay đầu nhìn về phía hắn, nói,“Bob, chẳng lẽ ngươi quên Disney như thế nào đối Miramax, như thế nào đối với chúng ta sao?”

Gọi là Bob nhân lắc đầu,“Vì sao chọn Matthew - Horner?”

“Rất đơn giản.” Gã ục ịch tựa hồ có điểm sinh khí,“Bởi vì ta không thích hắn. Hắn vài lần tam phiên cự tuyệt của ta mời, đem của ta hảo ý tất cả đều tùy tay ném xuống !”

Hắn rất có khí phái nói,“Cho dù là giống Meryl - Streep cùng Daniel - Day-Lewis như vậy cá tính diễn viên, giống Sean Penn như vậy du côn, tiếp đến của ta mời, còn không phải muốn ngoan ngoãn thấu lên đến !”

Bob thở dài,“Đó là bởi vì bọn họ có cầu với chúng ta, bọn họ muốn ở trên Oscar có hành động.” Hắn nghĩ nghĩ, nói,“Tổng hợp các phương diện tin tức, Matthew - Horner đối Oscar hứng thú không lớn.”

Có câu hắn không có nói, người khác đối với ngươi vô dục vô cầu, tự nhiên không cần nhìn ngươi sắc mặt.

Gã ục ịch nhìn thấy Disney tổng bộ đại lâu trung có người đi ra cùng kháng nghị phấn ti bàn bạc, quay người lại ỷ tại trên cửa sổ, nói,“Không ai biết là ta thả ra tin tức.”

Bob không nói gì, làm huynh đệ, không ai so với hắn càng lý giải đối diện nhân, làm việc tác phong quá mức bá đạo, căn bản không đem cái khác người thả ở trong mắt, công khai nộ phun Warner Bros cùng Walt Disney mấy lần, ngay cả hắn mà nói đều nghe không vào.

Tất cả mọi người nói Harvey ở phía trước, hắn ẩn tại phía sau màn, huynh đệ hai người là hoàn mỹ hợp tác.

Ngốc tử mới muốn tránh tại phía sau màn, nhìn người khác một tiếp một nữ ngôi sao thượng, nguyện ý muốn lên, không muốn dùng cường bách phương thức cũng muốn lên......

Loại này tiêu dao khoái hoạt sinh hoạt chẳng lẽ hắn không tưởng sao?

Harvey quá mức cường thế, đem hắn chặt chẽ áp chế, khiến hắn căn bản không có bao nhiêu quyền phát ngôn mà nói......

Bob giống như qua lại rất nhiều thời gian như vậy, vẫn duy trì trầm mặc.

Gã ục ịch quay đầu hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, phát hiện Helen - Hermann thế nhưng đến Disney đại lâu phía trước, không biết cùng kia vài phấn ti nói gì đó, nguyên bản kháng nghị phấn ti đám người tựa hồ có tán đi xu thế.

Này chỉ là thuận tay mang cho Disney một điểm phiền toái nhỏ, hắn cũng không trông cậy vào có thể duy trì liên tục lâu lắm, lập tức trở lại trước bàn ăn ngồi xuống, nói,“Bob, Quentin - Tarantino đang tại viết cái kia Đệ nhị thế chiến hạng mục kịch bản, muộn nhất năm nay cuối năm liền có thể bắt đầu trù bị, hắn ban sơ muốn dùng Matthew - Horner đảm nhiệm nam chính, nhưng Matthew - Horner cùng Helen - Hermann mấy lần cự tuyệt của ta mời......”

Nói tới đây, hắn lại có chút căm tức,“Sau này, Quentin chuyển hướng về phía Brad - Pitt, nhưng Pitt......” Hắn trực tiếp lắc đầu,“Trừ phi hắn chịu đầu tư.”

Bob quan tâm hỏi,“Ta nghe nói Quentin lần này cần 7000 vạn dollar trên đây chế tác dự toán?”

“Ân.” Gã ục ịch gật đầu.

“Lúc này sẽ không nhiều lắm, chúng ta có phải hay không muốn khống chế một chút phí tổn?” Bob rõ ràng có chút lo lắng,“Quentin phim box office hướng đến không tính bao nhiêu hảo, dưới đại đa số tình huống đều phải dựa vào hậu kỳ đĩa phim cùng băng ghi hình cho thuê thực hiện lợi nhuận, như vậy cao phí tổn......”

Gã ục ịch nâng tay ngắt lời hắn, nói thẳng,“Việc này không cần nhiều lời, ta tự có suy xét !”

Này đơn giản thô bạo mà nói, khiến Bob có chút không vui, nhưng nhiều năm như vậy, đối diện người đều là như thế này, hắn tựa hồ cũng thói quen , há miệng không có lên tiếng, lại nhịn xuống.

“Cho nên, chúng ta cần phải có box office kêu gọi lực ngôi sao kéo động box office.” Gã ục ịch nhìn thấy Bob sắc mặt khó coi, lại thuận miệng giải thích hai câu,“Hiện tại Brad - Pitt lịch phát hành cũng không thích hợp, hắn B kế hoạch công ty cùng Wachowski kia đối biến thái sắp ký kết hiệp nghị, hắn chuẩn bị đầu tư hơn nữa diễn viên chính Wachowski tân phim.”

Bob lập tức hỏi,“Cho nên, ánh mắt của ngươi lại đặt ở Matthew - Horner trên người?”

“Quentin cùng ta đều cho rằng hắn là nam chính lý tưởng nhất nhân tuyển, một cường hãn ngạnh hán quân nhân, có gan xâm nhập địch nhân sào huyệt ám sát Hitler anh hùng, không ai so với hắn càng thích hợp.” Gã ục ịch khẩu khí căn bản không cho phép nghi ngờ,“Trọng yếu nhất là, hắn có khả năng mang đến cự đại box office cùng thương nghiệp kêu gọi lực !”

“Hắn thù lao......” Bob nhắc nhở nói.

Gã ục ịch vung tay lên,“Này ngươi không cần phải xen vào, ta sẽ tự mình cùng Matthew - Horner cùng Helen - Hermann nói chuyện. Bob, ngươi chỉ cần toàn lực làm tốt Quentin bên kia bảo đảm công tác.”

Bob đầu tiên là gật gật đầu, tiếp còn nói thêm,“Nếu Matthew - Horner cự tuyệt đâu? Chúng ta muốn hay không......”

“Hắn cự tuyệt?” Gã ục ịch nghĩ đến người nọ mấy lần cự tuyệt chính mình hảo ý, ánh mắt nháy mắt trở nên âm lệ lên,“Đến lúc đó hắn gặp được liền không là hôm nay như vậy phiền toái nhỏ !”

Nói tới đây, hắn đứng lên,“Quentin muốn tìm một nữ diễn viên biểu diễn Do Thái nữ hài, ta hẹn nàng một hồi gặp mặt.”

Cũng không đợi Bob trả lời, gã ục ịch bước đi ra phòng, phảng phất Bob chỉ là hắn thuê viên công như vậy.

Nhìn to mọng bóng dáng tại cửa biến mất, Bob nhẫn nại đã lâu trên mặt, rốt cuộc lóe qua bất quá, hắn là công ty đệ nhị đại cổ đông, cũng là Hollywood đỉnh đỉnh đại danh nhân vật, lại vẫn bị người chặt chẽ đặt ở trên người.

Matthew là tại Helen - Hermann từ Disney tổng bộ trở về sau, mới biết được có phấn ti tại kháng nghị sự.

“Ta cùng cái kia gọi Felice - Beretta hắc nhân nữ hài trao đổi qua.” Helen - Hermann đối Matthew nói,“Các nàng là từ trên mạng nhìn thấy có người tản Disney đá ngươi ra cục tin tức, mới qua bên kia kháng nghị .”

“Ai tản ?” Matthew hỏi.

Helen - Hermann lắc đầu,“Không biết, internet trên diễn đàn tin tức, đi nơi nào tìm?”

“Bọn họ đều tan đi?” Matthew cũng không có để ở trong lòng, mạng internet lời đồn đãi thật sự nhiều lắm,“Hi vọng không cần đối phim tạo thành quá nhiều phản đối ảnh hưởng.”

Mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là [ Cướp biển vùng Caribbean 3] nam chính chi nhất, đương nhiên hi vọng này bộ phim có thể đại bán, có thể có một xuất sắc cuối tuần đầu box office.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 585: Một Công Ba Việc

Tháng năm cuối cùng một thứ hai, USA truyền thống bỏ mình tướng sĩ ngày kỷ niệm, từ 1971 năm bắt đầu, một ngày này chính thức xác định vi toàn mĩ ngày nghỉ, từ Hollywood sinh ra kỳ nghỉ hè khái niệm về sau, trực tiếp cùng cuối tuần tương liên bỏ mình tướng sĩ ngày kỷ niệm ngày nghỉ, cũng trở thành tốt nhất điện ảnh mở màn lịch phát hành chi nhất, mỗi năm định tại đây một lịch chiếu đại quy mô lần đầu điện ảnh, không chỗ nào không phải là đại chế tác trong hạt giống tuyển thủ.

Bất quá, không phải mỗi người đều có thể hưởng thụ này một ngày nghỉ.

Thứ hai buổi sáng, Wachowski tỷ đệ liền đến B kế hoạch công ty, bởi Brad - Pitt muốn lâm thời xử lý về Jennifer - Aniston triệt tư cuối cùng còn thừa một điểm công tác, nguyên bản định ra tại chín giờ hiệp nghị ký tên, bị thôi sau một giờ.

Một gian trang sức xa hoa trong phòng hội nghị, luật sư cùng công chứng viên viên tại cuối cùng xét duyệt tương quan hợp đồng, Wachowski tỷ đệ ngược lại không có việc gì để làm, Andy - Wachowski dứt khoát lấy báo trên giá hôm nay báo chí, cầm lại đến ngồi ở trên ghế lật xem lên đến.

Này phân [ Los Angeles thời báo ] rất nhanh bị hắn lật đến giải trí bản.

“Lana, người có phải hay không tại gặp may mắn thời điểm, làm cái gì đều sẽ thành công?” Andy - Wachowski đột nhiên hỏi nói.

“Ân?” Lana - Wachowski không rõ hắn ý tứ, hỏi,“Làm sao?”

Andy - Wachowski nhẹ nhàng bắn xuống trong tay báo chí,“Matthew - Horner lại một bộ diễn viên chính phim box office đại bán.”

Lana - Wachowski lập tức hỏi,“[ Cướp biển vùng Caribbean 3]? Cuối tuần trước box office thống kê đi ra ?”

“Đúng vậy.” Andy - Wachowski thở dài,“Ba ngày lấy đến 1 ức 3790 vạn dollar.”

Hắn lắc lắc đầu, còn nói thêm,“Matthew - Horner diễn viên chính phim, lại muốn gia tăng một bộ box office đại bạo tác phẩm .”

“Như vậy cũng hảo.” Lana - Wachowski nhếch lên khóe miệng nở nụ cười,“Chúng ta có thể tiếp tục dựa thế hâm nóng.”

Andy - Wachowski gật gật đầu,“Ta đồng ý.”

Nguyên bản [ Cloud Atlas ] là liên Warner Bros đều có nghi ngờ hạng mục, kết quả bọn họ lợi dụng Matthew - Horner một phen hâm nóng, trở thành trong giới được chú ý nhất tác phẩm chi nhất, không thiếu đầu tư người đều chủ động tìm lên cửa đến, trong đó liền bao gồm Brad - Pitt cùng hắn B kế hoạch điện ảnh công ty.

Nếu Matthew - Horner có như vậy lực ảnh hưởng, không lấy đến dùng chẳng phải là lãng phí?

Lana - Wachowski ngón tay quấn quanh khởi một luồng màu đỏ tóc dài, có chút tự đắc nói,“Theo chúng ta so đầu não, hắn chỉ có bị lợi dụng phân.”

Bọn họ này hạng mục, trừ chính mình ngoài, không có bất luận kẻ nào không thể thiếu, cũng không phải phi Matthew - Horner không thể, chủ động tìm tới Matthew - Horner, chính là thấy được hắn có cự đại giá trị, hiện tại vừa lợi dụng đến Matthew - Horner giá trị, còn không dùng trả giá bất cứ đại giới, lại kéo đến Brad - Pitt như vậy hứa hẹn một ức dollar đầu tư nhân, thật là một công ba việc a.

Phòng họp môn lúc này mở ra, Wachowski tỷ đệ tưởng Brad - Pitt đến, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng bên kia, phát hiện Natalie - Portman đi đến.

“Hải, Lana. Hải, Andy.” Natalie - Portman cười cùng hai người chào hỏi, kéo ra ghế dựa ngồi ở bên cạnh, hỏi,“Còn chưa bắt đầu sao?”

“Không có.” Andy - Wachowski lắc đầu, theo sau còn nói thêm,“Pitt tạm thời có chuyện xử lý, phải đợi một hồi.”

Natalie - Portman có điểm lo lắng,“Sẽ không ra ngoài ý muốn đi......”

Này hạng mục, Brad - Pitt hứa hẹn cho nàng kếch xù thù lao, nếu Brad - Pitt đổi ý, phía trước hết thảy chẳng phải là làm không công.

Lana - Wachowski rất tự tin,“Yên tâm hảo.”

Lời này vừa nói xong, phòng họp môn lại một lần nữa mở ra, Brad - Pitt mang theo hắn bên kia luật sư đẳng tương quan nhân viên xuất hiện .

Nhìn thấy Wachowski tỷ đệ cùng Natalie - Portman, Brad - Pitt lập tức lại đây nhiệt tình chào hỏi, Wachowski tỷ đệ chính là hắn một lần nữa trở thành nhất tuyến hồng tinh bảo đảm.

Theo sau, tại luật sư cùng công chứng viên viên chứng kiến dưới, song phương ký kết một loạt chính thức hợp đồng, mở ra [ Cloud Atlas ] này hạng mục hợp tác.

Hợp đồng ký tên sau, Brad - Pitt, Wachowski tỷ đệ cùng Natalie - Portman lập tức liên hợp cử hành tin tức tuyên bố hội, chính thức đối ngoại công khai tin tức này.

Thiên Sứ trù tính công ty, Helen - Hermann văn phòng trung, xem qua trên TV truyền phát tương quan tin tức hình ảnh, Matthew lấy qua điều khiển từ xa, đóng lại TV.

Hắn quay đầu nhìn về phía Helen - Hermann bên kia, thở ra nhẹ nhõm một hơi,“Rốt cuộc ký hợp đồng a.”

“Đúng vậy, rốt cuộc như ngươi mong muốn.” Helen - Hermann cố ý nói,“Đẳng [ Cloud Atlas ] box office đại bán, Brad - Pitt một lần nữa trở thành nhất tuyến đương hồng ngôi sao, ngươi liền hối hận hôm nay sở tác sở vi .”

Matthew xòe tay,“Ta đây tự nhận xui xẻo.” Hắn lười biếng duỗi eo,“Loại sự tình này cùng đầu tư như vậy, khẳng định có phiêu lưu, ai có thể cam đoan 100% thành công?”

Helen - Hermann tháo xuống kính mắt, nhẹ nhàng xoa nhẹ dưới trán,“Chỉ mong sự tình giống ngươi dự tính như vậy phát triển.”

Lúc trước mưu đồ Brad - Pitt cùng Angelina - Jolie sự kiện ba người trung, trừ Matthew này khởi xướng giả, nàng cùng Elena - Boyar cũng phi thường tán đồng khiến Brad - Pitt biến thành một tiểu nhân vật.

Matthew gật gật đầu, lại không có nói thêm cái gì, vừa trên tin tức, Brad - Pitt đại biểu B kế hoạch điện ảnh công ty cùng Wachowski tỷ đệ chính thức ký ước, đem đầu tư một ức dollar dùng cho quay chụp chế tác [ Cloud Atlas ] này hạng mục, hơn nữa tuyên bố do Brad - Pitt cùng Natalie Portman phân biệt ra nhậm nam nữ nhân vật chính.

“Đáng tiếc a......” Hắn bao nhiêu có điểm tiếc nuối,“Này bộ phim đầu tư vẫn là thiếu một ít.”

Helen - Hermann lại nói,“Không ít. Ngươi đại khái còn không biết, Jennifer - Aniston tuần trước hoàn thành từ B kế hoạch điện ảnh công ty triệt tư, trong tay B kế hoạch cổ phần tất cả đều chuyển nhượng cho Brad - Pitt,B kế hoạch đã là danh phù kỳ thực Brad - Pitt tư nhân công ty .”

Matthew nghĩ nghĩ, hỏi,“Ta nhớ rõ B kế hoạch có ba người sáng lập a?”

“Là có ba người sáng lập, trừ Brad - Pitt cùng Jennifer - Aniston ngoài, còn có đương nhiệm Paramount ảnh nghiệp CEO Brad - Grey.” Helen - Hermann đeo kính, nhàn nhạt nói,“Năm đó [ Troy ] box office không có đạt tới mong muốn, Brad - Grey liền tại từng bước rời khỏi B kế hoạch, sau này Viacom tập đoàn cam kết hắn đảm nhiệm Paramount CEO, vì thoát khỏi sinh ra liên hệ giao dịch phản đối ảnh hưởng, Brad - Grey liền đem trong tay cổ phần, toàn bộ chuyển nhượng cho Brad - Pitt cùng Jennifer - Aniston hai người.”

Matthew gật gật đầu,“B kế hoạch không phải đưa ra thị trường công ty đi?”

Helen - Hermann thanh âm như cũ bình thản,“Không phải. Theo của ta lý giải, Brad - Pitt lấy đến Jennifer - Aniston cổ phần bên trong, trong tay dĩ nhiên nắm có vượt qua 90% B kế hoạch cổ phần, còn lại cổ phần đều phân tán tại B kế hoạch một ít quản lý nhân viên trong tay.”

Nàng lại bỏ thêm một câu,“Loại tình huống này rất bình thường, rất nhiều ngôi sao kì hạ chế tác công ty, cổ phần cơ bản đều tập trung tại một người trong tay.”

“[ Cloud Atlas ] này hạng mục chế tác dự toán 1 ức dollar.” Matthew hơi hơi nhíu mày, hỏi,“B kế hoạch tính toán như thế nào trù tư? Jennifer - Aniston vừa triệt tư,B kế hoạch khoản thượng không có nhiều như vậy tài chính đi?”

Helen - Hermann nhẹ nhàng lắc đầu,“Trước mắt còn không biết, ta phỏng chừng Brad - Pitt sẽ lấy cá nhân đầu tư gia đối ngoại dung tư phương thức giải quyết tài chính nơi phát ra, cụ thể tỉ lệ tạm thời vẫn là bí mật, chúng ta thám thính không đến.”

Matthew ngón tay chậm rãi gõ ghế dựa tay vịn, như vậy một hạng mục xa xa không đủ, nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy mặt khác thích hợp đào hố hạng mục.

“Đúng.” Helen - Hermann bên kia chuyển đề tài,“Ta trưa nay vừa thu đến một phần mời.”

Cũng không đợi Matthew mở miệng, nàng liền nói thẳng,“Harvey - Weinstein cùng Quentin - Tarantino lại liên danh phát đến mời, mời ngươi biểu diễn Weinstein ảnh nghiệp một đại hạng mục nam chính.”

“Cự tuyệt.” Matthew đều lười đi hỏi cái gì hạng mục, dù sao cự tuyệt cũng không phải một lần hai lần ,“Ta đối cùng Weinstein ảnh nghiệp hợp tác không bất cứ hứng thú.”

Helen - Hermann không có khuyên bảo,“Ta sẽ gọi điện thoại cự tuyệt hắn.”

Weinstein ảnh nghiệp cái gọi là đại hạng mục, có thể có bao nhiêu đầu tư? Đỉnh thiên cũng liền sáu bảy ngàn vạn dollar tiêu chuẩn, này căn bản không phù hợp Matthew định vị.

Matthew ngược lại là không có nghĩ nhiều, trong ấn tượng, Harvey - Weinstein vận tác cùng chế tác đều là nhằm vào mùa trao giải một ít độc lập phim văn nghệ hoặc là Quentin - Tarantino đạo diễn Cult film, vi Oscar lượng thân đặt làm xung thưởng phim văn nghệ liền không cần nói, hắn không có bất cứ hứng thú.

Về phần Quentin - Tarantino điện ảnh, phong cách thật sự không thích hợp, hắn đi được là chủ lưu phim thương mại lộ tuyến, không tưởng đi tà điển phim bên trong dính líu, với hắn mà nói cũng không có chỗ tốt gì.

Không nói khác, Weinstein ảnh nghiệp có thể thanh toán khởi hắn ngẩng cao thù lao sao? Chẳng lẽ muốn hắn vì Harvey - Weinstein cái kia mập mạp chủ động hạ thấp thân giới?

Hiện tại không phải vài năm trước .

Helen - Hermann lúc này lại nhắc nhở nói,“Akiva - Goldsman cho ngươi đánh qua điện thoại đi?”

Matthew gật đầu,“Đánh qua .[ Hancock ]7 nguyệt 10 ngày khởi động máy quay chụp, ta nhớ rõ đâu.”

Này hạng mục do Warner Bros phụ trách chế tác cùng phát hành, Akiva - Goldsman đảm nhiệm người sản xuất, tuổi trẻ đạo diễn Peter - Berg phụ trách hiện trường đạo diễn, hắn cùng Charlize - Theron phân biệt đảm nhiệm nam nữ nhân vật chính.

Mặt khác, này bộ phim đem vào sang năm kỳ nghỉ hè ngày nghỉ lễ độc lập cuối tuần tại Bắc Mĩ phát hành.

“Charlize - Theron người đại diện đánh cho ta qua điện thoại.” Helen - Hermann bình tĩnh nói,“Hỏi ngươi có thể hay không cùng Charlize - Theron cũ tình phục nhiên?”

“Này là ai ý tứ?” Matthew hỏi.

Helen - Hermann trả lời,“Charlize - Theron hẳn là còn không biết, là nàng người đại diện muốn hâm nóng.”

“Coi như hết.” Matthew trực tiếp từ chối.

Hắn di động lúc này vang lên, là có chút xa lạ dãy số, chuyển được sau lại là Andrew - Stanton.

“[ hỏa tinh công chúa ] kịch bản hoàn thành sơ thảo.” Hắn ở trong điện thoại nói,“Ta đã phát đến của ngươi hòm thư bên trong.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 586: Hố Trời

Phía trước tại [ Cướp biển vùng Caribbean 3] lần đầu thức thượng, Andrew - Stanton từng nói qua, đây là một dự toán tại hai ức dollar trên đây siêu cấp đại hạng mục, thu đến kịch bản Matthew phi thường coi trọng, gọi điện thoại từ chối buổi tối cùng Alexandra - Daddario ước hội, trở lại Horner trang viên, tính toán hảo hảo nhìn một cái Andrew - Stanton kịch bản.

Pha một ly trà, ngồi ở thư phòng trước máy tính, Matthew đăng lục chính mình tư nhân mã hóa hòm thư, tìm đến Andrew - Stanton phát đến bưu kiện, đem trong này phụ kiện document tải xuống đến trên máy tính.

Hắn nâng chung trà lên, uống một ngụm, lúc này mới điểm khai document.

Document đệ nhất trang là tên phim, cùng Edgar - Rice - Burroughs nguyên tác tiểu thuyết danh [ hỏa tinh công chúa ] bất đồng, trên một trang này có ba danh tự.

Rất rõ ràng, Andrew - Stanton không tính toán sử dụng [ hỏa tinh công chúa ] nguyên danh.

Ba danh tự phân biệt là [ hỏa tinh thượng John - Carter ],[ hỏa tinh tranh bá chiến ] cùng [ dị tinh chiến trường ].

Nhìn thấy đệ nhất trang, Matthew liền ngừng lại,[ hỏa tinh thượng John - Carter ] cùng [ hỏa tinh tranh bá chiến ] hai danh tự này lơ lỏng bình thường, cũng là cùng loại Star Wars linh tinh điển hình Hollywood điện ảnh mệnh danh phương thức.

Nhưng [ dị tinh chiến trường ] tên này, vì sao như vậy nhìn quen mắt đâu?

Matthew nhìn chằm chằm màn hình máy tính, rất nhanh xác định loại này quen thuộc cảm không phải đến từ hiện tại Hollywood, mà là từng xem qua tên này !

Đột nhiên, hắn nhớ tới có điểm quen thuộc nguyên tác tiểu thuyết tình tiết......

Chẳng lẽ phía trước nghĩ sai? Nhìn tiểu thuyết tình tiết có điểm quen thuộc không phải bởi vì [ hỏa tinh công chúa ] cùng loại mỗ điểm sơ cấp YY tiểu thuyết, mà là từng hắn từng nhìn đến tương tự điện ảnh?

Có như vậy ý niệm, Matthew càng ngày càng cảm giác [ dị tinh chiến trường ] tên này quen thuộc, có vẻ từng hắn ở trên mạng internet tải xuống nào đó một bộ đạo bản điện ảnh, liền gọi này danh thiếp.

Nghĩ đến đây, Matthew nhanh chóng di chuyển con chuột điểm một chút, nhìn kịch bản nội dung, Andrew - Stanton phía trước nói qua, sẽ trên diện rộng đối nguyên tác tiến hành cải biên, nói không chừng nhìn thấy kịch bản tình tiết thiết trí, có thể nhớ lại càng nhiều nội dung.

Rất nhiều phai nhạt ký ức, nhận đến xúc động sau, ngược lại có thể nhớ lại đến.

Cùng phía trước xem Cloud Atlas khi đọc nhanh như gió bất đồng, hắn đối với Andrew - Stanton kịch bản nhìn xem phi thường nghiêm túc.

Này không chỉ là vì đầu tư cao thấp, cùng đạo diễn bản thân cũng có quan hệ, Wachowski tỷ đệ phong cách quá mức cố ý theo đuổi chiều sâu cùng triết học tư biện, này mấy hắn ngẫm lại đều cảm giác khủng bố, hơn nữa trong trí nhớ trừ [ Matrix ] hệ liệt ngoài, Wachowski tỷ đệ mặt khác phim cơ bản đều là ăn hành hóa.

Về Andrew - Stanton, hắn nhớ rõ không nhiều, nhưng Andrew - Stanton từ gia nhập Pixar phòng công tác đến hiện tại lý lịch, đầy đủ huy hoàng.

Andrew - Stanton đạo diễn đệ nhất bộ phim là đại danh đỉnh đỉnh [ Finding Nemo ], hơn nữa dựa vào phim này đạt được Oscar tốt nhất nguyên sang kịch bản đề danh, cuối cùng bắt được tốt nhất hoạt hình trưởng phiến tiểu kim nhân, ngoài ra hắn còn đảm nhiệm qua Toy Story,[ trùng trùng nguy cơ ],[ Toy Story 2] cùng [ Monsters, Inc. ] biên kịch cùng hoặc là chấp hành người sản xuất.

Tuy rằng còn chưa từng đề cập qua chân nhân điện ảnh, nhưng Andrew - Stanton rõ ràng lý giải cái gì loại hình mới sẽ thụ điện ảnh thị trường hoan nghênh.

Ôm ý nghĩ như vậy, Matthew tiêu phí hơn phân nửa đêm thượng thời gian, cực kỳ chăm chú nhìn một lần Andrew - Stanton kịch bản.

Có lẽ là thật nhận đến kịch bản tình tiết kích thích, hắn nhớ lại vài thứ, cũng phát hiện chính mình về Andrew - Stanton ý tưởng không hẳn chính xác.

“Một vị hoạt hình điện ảnh đại sư......” Hắn ánh mắt rời đi màn hình, ngồi tựa ở trên ghế xoay, lầm bầm lầu bầu,“Không hẳn là một hảo chân nhân điện ảnh đạo diễn.”

Giống như tuyệt đại bộ phận tiểu thuyết cải biên điện ảnh như vậy, này kịch bản đối với nguyên tác cải biên biên độ cũng rất lớn, hơn nữa Andrew Stanton cải biên thành kịch bản sau tình tiết, thoạt nhìn so nguyên tác còn muốn quen thuộc !

Kịch bản giảng thuật là Mĩ quốc nội chiến thời kỳ, chịu đủ thương tích tiền quan quân John - Carter trong lúc vô tình xuyên việt đến hỏa tinh, bởi dẫn lực bất đồng, địa cầu đại mà hỏa tinh tiểu, John - Carter trở thành lực đại vô cùng, bật lên như bay “Siêu nhân”, cũng bởi vậy cuốn vào địa phương mấy đại tộc quần xung đột, chu toàn với mĩ lệ công chúa, anh dũng minh hữu cùng giảo hoạt địch nhân ở giữa.

Trong đó rất nhiều tình tiết nhắc tới John - Carter có thể giống siêu nhân như vậy ở trên hỏa tinh khiêu dược, giống như ếch như vậy khiêu dược......

[ dị tinh chiến trường ], cùng ếch như vậy tại ngoại tinh cầu bên trên khiêu dược, còn dựa vào ếch khiêu trở thành cứu thế chủ, tán đổ mĩ lệ công chúa, trong đó còn có một đám thần thần bí bí ngoại tinh dị khách, kết cục giả chết một thương xử lý ngoại tinh dị khách......

Này mấy càng xem càng khiến Matthew cảm giác quen thuộc, có bộ xem qua một lần liền trực tiếp xóa đi điện ảnh, cũng dần dần tại trong đầu có điểm ấn tượng.

Andrew - Stanton muốn đẩy vào này hạng mục, chẳng phải chính là thất bại đến mức khiến người hộc máu điện ảnh sao?

Vì xác định không lầm, Matthew riêng lại nhìn một lần kịch bản, càng xem nắm chắc càng lớn, hơn nữa liên vì cái gì sẽ nhớ rõ [ dị tinh chiến trường ] tên này đều tưởng lên.

Từng smartphone thời đại hệ thống mạng, rất nhiều bộ phận xem xét APP đều sẽ căn cứ cá nhân thường xem nội dung đưa đẩy một ít văn chương, hắn khi đó thường xuyên xem cùng điện ảnh có liên quan tin tức, để tìm kiếm tân điện ảnh từ trên hệ thống mạng tải xuống, có chút công chúng hào tổng thích đem một ít điều kiện cùng loại điện ảnh tiến hành đóng gói đưa đẩy.

Tỷ như phấn khích nhất phim chiến tranh, tốt nhất phim kinh dị cùng tối khôi hài hài kịch điện ảnh linh tinh .

Còn có một loại hình, tại điện ảnh công chúng hào thượng xuất hiện tần suất đặc biệt cao -- trên thế giới tối bồi tiền điện ảnh danh mục.

Hắn nhớ không rõ lắm , đại khái chính là này một loại danh tự,[ dị tinh chiến trường ] tính cả Elizabeth - Taylor diễn viên chính [ Ai Cập diễm hậu ], dẫn đến Garlock ảnh nghiệp phá sản [ Cutthroat Island ], Kevin - Costner Waterloo Waterworld cùng với Warner Bros [ Batman cùng Robin ], đều là tối thường xuyên xuất hiện phim danh tự.

Nếu hắn nghĩ đến này mấy không có sai mà nói,[ dị tinh chiến trường ] tuyệt đối là một lần Sử Thi cấp siêu cấp đại ăn hành.

Matthew bỗng nhiên nghĩ đến Andrew - Stanton từng nói lời: Này hạng mục chế tác dự toán sẽ ở hai ức dollar trên đây......

Như vậy đầu tư quy mô điện ảnh siêu cấp đại ăn hành mà nói, đừng nói là hắn , liền tính là Tom - Cruise cũng sẽ hộc máu không chỉ đi? Đối với tự tin cùng tư bản không đủ hùng hậu ngôi sao đến nói, có thể trực tiếp hủy đi tinh đồ.

Hắn đóng lại document, rất nhanh làm ra quyết định, từ chối Andrew - Stanton mời, hơn nữa Helen - Hermann cũng nói qua, Andrew - Stanton sở dĩ mời hắn, một phương diện là quân nhân động tác loại hình nam chính thích hợp hắn, thứ hai cũng là vì kéo đầu tư.

Kéo đầu tư? Nghĩ đến đây, Matthew vỗ dưới chính mình chân.

Vẫn đang tìm kiếm một thiên khanh, này chẳng phải chính là một sao? Sản xuất dự toán hai ức dollar trên đây, Andrew - Stanton cần tài chính, trong đó nam chính cũng rất thích hợp Pitt cái kia soái ca......

Nghĩ đến đây, hắn đầu nhanh chóng chuyển động lên, như thế nào mới có thể khiến Andrew - Stanton cùng Brad - Pitt sinh ra liên hệ? Hơn nữa tốt nhất tại Cloud Atlas phát hành phía trước, hai người liền có thể trực tiếp liên hệ cùng một chỗ.

Tuy rằng B kế hoạch công ty không có công bố phát hành thời gian, nhưng dựa theo Hollywood nhất quán chế tác hình thức, cùng với qua lại Wachowski tỷ đệ quay chụp cùng hậu kỳ chế tác tốc độ, Cloud Atlas đại khái cần một năm tiền kỳ trù bị, hơn một năm quay chụp, hậu kỳ chế tác cùng tuyên phát marketing, nhanh nhất có thể ở 2009 năm kỳ nghỉ hè phát hành, bất quá này bộ phim làm thực phức tạp, lộng không tốt khả năng muốn đẩy đến 2010 năm công chiếu.

Matthew đóng lại máy tính, khiến thư phòng tiến vào tuyệt đối im lặng trạng thái, thậm chí ngay cả đăng đều đóng, ngồi ở trong bóng tối lẳng lặng tự hỏi.

Nửa giờ sau, hắn ý nghĩ trở nên rõ ràng lên, đây không phải chuyện không thể không làm, nhưng có thể nếm thử, nếu Brad - Pitt không vào hố, hắn cũng không khả năng trực tiếp thò tay đem Pitt đẩy vào đi, cho nên ở trong đó đầu nhập thời gian cùng tinh lực muốn hợp lý khống chế.

Cùng lần trước như vậy, không cùng Pitt trực tiếp tiếp xúc, hắn chỉ là đào hố, Pitt tiến cùng không tiến, toàn quyết định bởi chính hắn.

Matthew đứng lên, đi ra thư phòng, trong lòng đại khái có một kế hoạch, nhưng không thể sốt ruột, chung quy Andrew - Stanton bên kia còn không có càng cụ thể tin tức.

Hắn sẽ cùng Andrew - Stanton bảo trì tiếp xúc, sau đó tìm kiếm thích hợp cơ hội.

Về phần tin tức như thế nào truyền lại đến Brad - Pitt bên kia, liền muốn hảo hảo cân nhắc một phen .

Ra thư phòng, trở lại phòng ngủ, Matthew cấp Alexandra - Daddario đánh một cuộc điện thoại, Alexandra - Daddario còn không có ngủ, hai người thông qua điện thoại hàn huyên chừng mười phút.

Theo sau, hắn nhẫn nại không được, xuống lầu lái xe rời đi Warner trang viên, thẳng đến Burbank bắc bộ dây thường xuân nơi ở mà đi.

So với lẻ loi một mình đi vào giấc ngủ, hắn càng nguyện ý đi vật lộn sóng to, dù cho kia hai đóa sóng biển giống như núi cao như vậy vĩ ngạn, phảng phất cơn lốc như vậy cuộn trào mãnh liệt, lại cũng không thể áp chế hắn chinh phục tâm.

Đối mặt sóng biển, hắn sẽ cầm mâu mà đứng, lấy thuần thục tài nghệ, phá giải kia có thể để người hít thở không thông sóng to.

Bỏ mình tướng sĩ ngày kỷ niệm liền tại Matthew cầm mâu xuyên thấu núi cao trong chiến đấu qua, sáng sớm hôm sau, hắn tự mình lái xe đưa Alexandra - Daddario đi Warner nhà sản xuất, trên nửa đường chiếm được mới nhất [ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ] box office báo tường.

Vừa qua thứ hai, này bộ phim như cũ vẫn duy trì cực cao tỷ lệ chỗ ngồi cùng tỷ suất chiếu phim, lại lấy xuống 2000 vạn dollar trở lên box office sau, Bắc Mĩ box office tích lũy 1 ức 6037 vạn dollar, tiếp tục hướng tới đại bán phương hướng đi tới.

Một phương diện khác, hải ngoại box office thống kê cũng đi ra ,[ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ] tại toàn cầu 73 thị trường đồng bộ mở màn, ngắn ngủi một tuần thời gian, toàn cầu box office liền đạt tới 3 ức 7890 vạn dollar.

Tương lai hai tuần, phim còn sẽ xuất hiện ở càng nhiều hải ngoại thị trường bên trên.

Bất quá bởi qua thẩm đẳng rất nhiều phương diện nhân tố,[ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ] tại Thái Bình Dương bờ bên kia phát hành thời gian, so Bắc Mĩ muốn muộn chừng ba tuần.

Đem Alexandra - Daddario đưa đến Warner nhà sản xuất sau, Matthew tiến đến David - Ellison Skydance ảnh nghiệp, hôm nay sẽ có một phỏng vấn, xác định [ Fast and Furious ] hệ liệt đạo diễn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 587: Ưu Tú Chưa Hẳn Phù Hợp

Skydance ảnh nghiệp phòng họp trung, một danh hơn ba mươi tuổi đạo diễn xoay người rời đi, đi ra phòng họp đại môn, trong phòng họp khôi phục im lặng, Matthew, David - Ellison, râu quai nón Jack cùng Helen - Hermann tạm thời cũng không có lên tiếng, tựa hồ tại căn cứ vừa vị kia đạo diễn mà nói cùng kế hoạch, làm ra phần mình phán đoán.

Râu quai nón Jack dẫn đầu nói,“Hắn không thích hợp, kinh nghiệm khiếm khuyết, vừa từ quảng cáo giới chuyển tới giới điện ảnh, rất nhiều lý niệm còn dừng lại tại quảng cáo quay chụp cùng chế tác mặt trên.”

“Jack nói thực đối.” Helen - Hermann thứ hai mở miệng,“Chúng ta phía trước đều hi vọng hắn là thứ hai Michael Bay, nhưng không phải từng cái quảng cáo đạo diễn tiến vào giới điện ảnh khi đều có thể giống Michael Bay như vậy đầu não thanh tỉnh.”

David - Ellison nhìn về phía Matthew,“Này không suy xét?”

“Ân.” Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Không cần suy xét , thay thế một đi.”

Râu quai nón Jack đối một vị công tác nhân viên khoát tay, vị kia công tác nhân viên đi ra ngoài dẫn người lại đây, hắn thì đối Matthew ba người nói,“Kế tiếp vị này, phía trước tại độc lập giới điện ảnh dốc sức làm, đã đạo diễn qua ngũ bộ tác phẩm, kinh nghiệm phi thường phong phú, hôm nay cũng có hướng thương nghiệp loại hình phiến chuyển hình ý tưởng.”

Matthew gật gật đầu, có chút phim bom tấn đạo diễn, cũng là đến từ độc lập giới điện ảnh, chung quy so với thương nghiệp điện ảnh, tiểu đầu tư tiểu chế tác độc lập điện ảnh, càng dễ dàng tiếp nhận tân nhân đạo diễn.

Skydance ảnh nghiệp chân tuyển [ Fast and Furious ] đạo diễn có đoạn thời gian , nhưng vẫn tìm không thấy thích hợp nhân tuyển, giống như là Thái Bình Dương bờ bên kia nam nữ thân cận như vậy, nam phương coi trọng nữ phương , nữ phương chướng mắt nam phương; Nữ phương coi trọng nam phương , nam phương lại không vui; Song phương xem hợp mắt , lễ hỏi còn nói không thỏa thuận......

Nói trắng ra là,[ Fast and Furious ] này hệ liệt, đạo diễn lựa chọn phương diện có chút cao bất thành thấp chẳng phải chính là.

Dựa theo hắn cùng David - Ellison ý tưởng, tốt nhất là lựa chọn có đầy đủ thành công kinh nghiệm nổi danh đạo diễn tiến đến đạo diễn, nhưng nổi danh đạo diễn không tốt như vậy thỉnh, giá cái gì ngược lại là đáng nói, yêu cầu phim dựa theo bọn họ ý tưởng quay chụp, hậu kỳ chế tác tất yếu có đầy đủ quyền lực, lại là bọn họ không thể nhận .

Lựa chọn tân nhân đạo diễn, qua lại không có đầy đủ kinh nghiệm, không có thành công tư lịch, ai dám tùy tiện đem lớn như vậy hạng mục giao đến trên tay hắn?

Trong đó còn có mấy cái thế nhưng yêu cầu thù lao trung tất yếu gia nhập đối đánh cược hiệp nghị bàn bậc thang thức box office phân thành, thật không biết là bọn họ đầu có tật xấu, vẫn là cho rằng hắn cùng David - Ellison đầu có tật xấu.

Phía trước, hắn chỉ là một diễn viên, thường thường tại phim trước quay chụp một hai tháng mới tiến vào kịch tổ, mà tại diễn viên chính nhập tổ phía trước, kia vài đại đầu tư thương nghiệp phim, khả năng đã lên kế hoạch một năm thậm chí càng dài thời gian .

Hôm nay làm đầu tư nhân hòa người sản xuất, từ ban sơ kế hoạch giai đoạn liền bắt đầu thực địa tham dự một bộ đại chế tác phim vận tác, hắn mới triệt để cảm nhận được trong đó phức tạp cùng khó khăn.

Cự ngạch đầu tư mang đến nhất định là cự đại phiêu lưu cùng áp lực.

Khác không nói, chỉ riêng là đạo diễn lựa chọn liền đủ người đau đầu , đạo diễn đối với một bộ phim tầm quan trọng, có thể nói gần với người sản xuất.

Gary - Scott - Thomson dẫn dắt biên kịch đoàn đội đã hoàn thành kịch bản, còn không có phi thường thích hợp đạo diễn nhân tuyển.

Phòng họp cửa mở ra, công tác nhân viên mang theo một danh ba mươi tuổi xuất đầu trẻ tuổi đạo diễn đi đến.

“Ta là Michelle - Gibson.” Tuổi trẻ đạo diễn đơn giản làm lên tự giới thiệu, trong giọng nói mang theo mạc danh tự tin,“Ta đến từ bang Illinois......”

Matthew nhìn này gọi Michelle - Gibson đạo diễn liếc nhìn, đối phương hoàn toàn có thể dùng định liệu trước, thần thái phi dương đến hình dung.

Nghĩ đến cũng là, một bất quá ba mươi tuổi xuất đầu đạo diễn, đã quay chụp đạo diễn ngũ bộ phim, dù cho đều là chút không thế nào nhập lưu tiểu chế tác độc lập phim, nhưng lấy này tuổi đến nói, xác thật có tự tin tiền vốn.

Người này cho hắn ấn tượng đầu tiên phi thường tốt, tuổi trẻ có sức sống, kinh nghiệm tư lịch cũng không sai, thoạt nhìn còn tương đương tự tin......

Bắt đầu thời điểm, Matthew vẫn không nói gì, David - Ellison cùng Helen - Hermann cũng bảo trì trầm mặc, vẫn là râu quai nón Jack tại cùng đối phương đàm.

Michelle - Gibson cùng râu quai nón Jack nói lời nói, cũng khiến Matthew ba người liên tục gật đầu, đối phương rõ ràng là chuyên nghiệp tính phi thường cường đạo diễn.

“Kịch tổ vì ta cung cấp kịch bản, ta nhìn kỹ này phân kịch bản.” Michelle - Gibson đột nhiên hỏi,“Xin hỏi, này hay không là cuối cùng kịch bản?”

Râu quai nón Jack nghĩ nghĩ, nói thẳng,“Không phải, này chỉ là sơ thảo.”

Michelle - Gibson khẽ gật đầu,“Là tốt rồi, kịch bản còn có rất lớn cải tiến đường sống.”

Matthew nghe ra khác ý vị, chen vào nói nói,“Gibson đạo diễn, ngươi cho rằng kịch bản những địa phương nào có thể cải tiến?”

“Rất nhiều địa phương !” Michelle - Gibson nhìn Matthew liếc nhìn, trên mặt hiện ra tự tin tươi cười,“Tốt nhất là toàn bộ phủ định viết lại !”

“Ách......” David - Ellison ngẩn người.

Helen - Hermann nhíu mày, râu quai nón Jack bất động thanh sắc, nói,“Nếu có thể mà nói, thỉnh Gibson đạo diễn nói chuyện suy nghĩ của ngươi đi.”

Michelle - Gibson rất chăm chú nói,“Này kịch bản cố sự kết cấu quá mức đơn giản, kịch tình logic không nghiêm cẩn, quá nhiều tình tiết để lại cho phi xa, đánh nhau, bắn nhau cùng bạo tạc trường hợp, tương lai tất nhiên sẽ nghiêm trọng áp súc tự sự thời gian.”

“Còn có !” Hắn còn nói thêm,“Sở hữu thiết trí đều rất đơn giản ngốc nghếch. Xin thứ cho ta nói thẳng, các ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới [ Tokyo trôi đi ] vì cái gì sẽ thất bại sao? Vì sao phía trước ba bộ khúc một bộ không bằng một bộ? Bởi vì khuyết thiếu khắc sâu chủ đề, không có chú ý xã hội vấn đề, không có đào móc nhân tâm cùng nhân tính.”

David - Ellison ánh mắt đột nhiên chuyển tới Matthew trên người.

Matthew trong lòng thầm thở dài một câu, xác định vừa trông nhầm, bỏ qua một người liên tục quay chụp nhiều bộ độc lập điện ảnh sau sẽ nhận đến ảnh hưởng.

Michelle - Gibson mà nói còn không có hoàn, tiếp tục nói,“USA là một sinh hoạt tại ô tô thượng quốc gia, đua xe cùng phi pháp cải trang ngày càng nghiêm trọng, như vậy đề tài hoàn toàn có thể chụp thành chủ đề khắc sâu, có cảnh giác cùng xã hội ý nghĩa phim, chúng ta......”

Nghe những lời này, Matthew cùng David - Ellison cùng râu quai nón Jack trao đổi xem qua thần, râu quai nón Jack mở miệng đánh gãy Michelle - Gibson mà nói.

“Gibson đạo diễn.” Hắn cao giọng nói,“Chúng ta minh bạch ngươi ý tứ . Như vậy đi, chúng ta sẽ chăm chú suy xét đề nghị của ngươi, một tuần bên trong sẽ thông tri ngươi người đại diện cụ thể kết quả.”

“Kia hảo.” Michelle - Gibson đứng lên, trên mặt vẫn là tự tin cùng kiêu ngạo,“Tái kiến, chư vị.”

Hắn xoay người ly khai này gian phòng họp.

“Này không thể dùng !” David - Ellison thứ nhất mở miệng.

Râu quai nón Jack kiên định gật đầu,“Không cần suy xét hắn .”

Matthew không nói gì thêm, lại cũng gật đầu phụ họa, không thể nói Michelle - Gibson mà nói có vấn đề, chỉ có thể nói song phương lý niệm cách biệt trời đất, lấy hắn đề nghị quay chụp độc lập điện ảnh có thể, quay chụp đại chế tác phim thương mại thuần túy là tìm chết.

Này tuổi trẻ đạo diễn tư lịch không sai, chuyên nghiệp tố dưỡng cũng rất cao, đáng tiếc cùng bọn họ không phải một đường nhân.

Hắn cùng David - Ellison, bao gồm râu quai nón Jack, sớm liền đạt thành chung nhận thức,[ Fast and Furious ] hệ liệt chính là đơn giản thuần túy bỏng giải trí điện ảnh, đây là cơ bản nhất hạch tâm lý niệm, sở hữu ở đây không hợp đều phải hết thảy tránh ra.

“Kế tiếp nhân còn không thích hợp mà nói......” Râu quai nón Jack lúc này nói,“Chúng ta muốn lại đi chân tuyển thích hợp hậu tuyển đạo diễn .”

Matthew cũng có chút đau đầu,“Nói chuyện nói sau đi.”

Dù cho kịch tổ tuyệt đại bộ phận công tác đều là râu quai nón Jack tại phụ trách, hắn cùng David - Ellison xem như hơn phân nửa phủi chưởng quầy, nhưng rất nhiều công tác tiến hành lên, vẫn là khó khăn tầng tầng.

Bất cứ thành công điện ảnh sau lưng, quả nhiên đều là có ngoại nhân khó có thể nhìn thấy cố gắng cùng lựa chọn.

Râu quai nón Jack lại đối với công tác nhân viên nói,“Khiến Justin lại đây đi.”

Rất nhanh, một Hoa kiều đạo diễn đi vào phòng họp, ngồi ở Matthew bốn người đối diện.

Này đạo diễn đồng dạng rất trẻ tuổi, bất quá hơn ba mươi tuổi bộ dáng, Matthew nhìn nhìn hắn tóc đen cùng mắt đen, vẫn là giống phía trước như vậy, do râu quai nón Jack phụ trách cùng đối phương trao đổi.

Matthew sẽ không bởi vì hắn tướng mạo, liền bưu hô hô xác định đây là đạo diễn, kia dứt khoát chính là khai quốc tế vui đùa, về sau hắn có khả năng đầu tư càng nhiều phim, nếu vỏn vẹn dựa vào loại này tiêu chuẩn lựa chọn đạo diễn, phỏng chừng không qua bao lâu liền sẽ phá sản.

Râu quai nón Jack tại cùng đối phương trao đổi, Matthew tạm thời chỉ nghe không nói.

Vừa lấy đến [ Fast and Furious ] hệ liệt bản quyền, chuẩn bị thông báo tuyển dụng biên kịch biên soạn kịch bản thời điểm, này Hoa kiều đạo diễn liền chủ động tìm lên cửa đến, cùng hắn cùng David - Ellison gặp qua một mặt, nhưng xuất phát từ đối [ Tokyo trôi đi ] danh tiếng box office song bại lo lắng, bọn họ hai lúc ấy tha xuống dưới, tính đợi chính thức chân tuyển đạo diễn thời điểm lại nói.

Này Hoa kiều đạo diễn chính là [ Fast and Furious 3: Tokyo trôi đi ] đạo diễn Justin Lin.

Matthew thực ra rất rõ ràng Justin Lin vì sao nhìn chằm chằm này hạng mục không buông,[ Tokyo trôi đi ] danh tiếng box office song bại, khiến Justin Lin thừa nhận cự đại áp lực, thời gian khá dài nội đều tiếp không đến tân đạo diễn công tác, như vậy một lần thất bại đối với một Hollywood Hoa kiều đạo diễn đến nói, dứt khoát chính là trí mạng thương tổn.

Loại này khách quan tồn tại sự thực, Matthew cũng vô pháp phủ nhận.

Hắn chưa cùng Justin Lin chân chính nói qua, đối với hắn ấn tượng cũng cơ bản đều đến từ [ Tokyo trôi đi ] này bộ phim.

Cho nên, Matthew chăm chú nghe râu quai nón Jack cùng Justin Lin đối thoại, vừa vị kia rất có tài hoa đạo diễn, khiến hắn ý thức được một vấn đề, ưu tú đạo diễn không hẳn chính là thích hợp đạo diễn.

Justin Lin ánh mắt, ngẫu nhiên sẽ dừng ở Matthew cùng David - Ellison trên người, đặc biệt là Matthew.

Muốn cứu lại chính mình đạo diễn sự nghiệp, hắn cần một cơ hội hướng sở hữu Hollywood điện ảnh công ty chứng minh chính mình, nhưng cơ hội như vậy với hắn mà nói quá khó được, cho nên hắn lựa chọn ở nơi nào té ngã liền từ nơi nào đứng lên.

Hắn biết chính mình không chỉ muốn đả động đối diện râu quai nón người sản xuất, càng trọng yếu hơn là có thể đả động Matthew - Horner.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 588: Ta Sẽ Phối Hợp Ngươi

Ngồi ở hội nghị bàn một bên, Justin Lin nhìn đối diện bốn người, vì này đạo diễn vị trí, hắn chẳng những tỉ mỉ nghiên cứu kịch bản cùng hệ liệt ba bộ khúc thành bại, tìm đến [ Fast and Furious ] đệ nhất bộ thành công cùng [ Tokyo trôi đi ] thất bại nguyên nhân, còn riêng lý giải hạng mục quyền lực cơ cấu cùng quyết sách nhân viên đặc điểm, biết này lên kế hoạch trung thứ bốn bộ, từ thôi động đến quyết sách, chân chính khởi quyết định tác dụng , vẫn là Matthew - Horner.

Đây cũng là hắn nhìn chằm chằm này hạng mục nguyên nhân chi nhất, hắn cảm giác có [ Tokyo trôi đi ] thất bại kinh nghiệm giáo huấn, lại đạo diễn đồng đề tài tân tác mà nói, có thể tránh né rất nhiều phiêu lưu, mà Matthew - Horner lựa chọn này hệ liệt, tắc đầy đủ chứng minh [ Fast and Furious ] hệ liệt tuyệt đối còn có tiềm lực rất lớn khả đào.

Ai chẳng biết Matthew - Horner coi trọng tác phẩm đều không có ngoại lệ lấy được thành công? Qua lại hắn chỉ là diễn viên chính, bây giờ còn móc ra mấy ngàn vạn dollar trực tiếp đầu tư, khẳng định là nắm chắc càng lớn mới sẽ làm như vậy a.

Từ được đến tin tức, lần đầu tiên gặp qua Matthew - Horner cùng David - Ellison khởi, Justin Lin liền tại làm thành vi tân nhất bộ [ Fast and Furious ] phim đạo diễn chuẩn bị, hơn nữa tốt nhất chuẩn bị.

“Ta biết, ta làm tạp [ Tokyo trôi đi ]......” Justin Lin đối mặt Matthew cùng râu quai nón Jack đẳng bốn người, rất thành khẩn nói,“[ Fast and Furious ] thủ bộ là hệ liệt trung tốt nhất một bộ, mà sau đó liền là một bộ không bằng một bộ. Thượng một bộ [ Tokyo trôi đi ] danh tiếng cùng box office song song thất bại.”

Matthew hai tay giao nhau đặt ở hội nghị trên bàn, nhìn đối diện Justin Lin, phương diện khác không nói, một có gan thừa nhận thất bại đạo diễn, mới có khả năng một lần nữa đạt được thành công.

Nếu liên công nhận thất bại đều tự nhận là thành công, loại này đạo diễn vĩnh viễn chỉ có thể sống ở bản thân bên trong thế giới, căn bản không thích hợp quay chụp đại chế tác phim thương mại loại này đại chúng loại hình điện ảnh.

Justin Lin tiếp tục nói,“[ Fast and Furious: Tokyo trôi đi ] phát hành sau, ta nghe được hết thảy phê bình, ta là vui với nhận này mấy phê bình , đối với lần đầu tiên chế tác loại hình này điện ảnh ta mà nói, cũng có một ít vấn đề......”

Hắn tạm dừng một hồi, chậm rãi nói,“Lần này ta cho rằng cố sự hẳn là cùng phía trước có sở liên hệ, hơn nữa người xem hẳn là cũng đối với phía trước hai tập bên trong nhân vật chính đi con đường nào có hứng thú, bởi vậy [ Fast and Furious ] thứ bốn bộ cố sự trọng yếu tiếp đệ nhị bộ, cố sự cũng căn cứ tiền hai bộ định ra nhân vật quan hệ đến tiến hành phát triển, tin tưởng phía trước fan điện ảnh sẽ cảm thấy phi thường thân thiết.”

Râu quai nón Jack bỗng nhiên chen vào nói nói,“Ngươi hẳn là xem qua kịch bản đi? Chúng ta chuẩn bị khiến Dominic - Toretto chết mất.”

“Này hoàn toàn có thể ! ta tưởng qua nên xử lý như thế nào, cũng chuyên môn đi tiệm cho thuê đĩa phim hỏi qua rất nhiều thuê này hệ liệt fan điện ảnh cái nhìn.” Justin Lin rõ ràng làm đại lượng chuẩn bị công tác,“Dominic - Toretto chỉ tại đệ nhất bộ trong đó xuất hiện qua, cách nay đã qua đi sáu bảy năm, người xem sớm xem nhẹ hắn, so sánh dưới, Brian - O'Connor lưu cho người xem ấn tượng càng khắc sâu, người xem đối với Dominic - Toretto hay không chân chính trở về, thực ra cũng không quan tâm, bọn họ càng quan tâm là nhìn thấy càng kích thích đua xe cùng càng hỏa bạo động tác trường hợp.”

Hắn cười cười, còn nói thêm,“Cho nên, đối với này một bộ, ta định ra mục tiêu chỉ có hai chữ: Càng nhanh càng cường. Tại đây một bộ từ lúc lên kế hoạch, chúng ta đầu tiên muốn chuẩn bị chính là như thế nào đem đua xe kiều đoạn chụp phải càng thêm có tốc độ cảm cùng càng thêm mạo hiểm kích thích, bởi vậy chúng ta muốn thiết kế các loại bất đồng đua xe hí, hơn nữa lần lượt thí nghiệm quay chụp tính khả thi...... Mặt khác, ta tưởng tại đây một bộ đối với phía trước cố sự làm ra một tổng kết, khán giả cũng cần một đáp án.”

Matthew vẫn nhìn Justin Lin, cảm giác gã này nói tựa hồ rất đáng tin.

“Chúng ta hướng người xem giải thích Toretto vận mệnh, lấy này dẫn ra tân nhân vật, đây chính là đáp án.” Justin Lin đầu não tương đương thanh tỉnh,“Paul - Walker cùng Jordana - Brewster trở về, tắc đủ để nhắc nhở đã có fan điện ảnh, đây là [ Fast and Furious ] hệ liệt.”

Hắn bỗng nhiên trở nên đặc biệt nghiêm túc, trịnh trọng nói,“Ta cho rằng ta tìm đến này hệ liệt phương hướng, diễn viên phải cường hãn muốn có hỏa hoa, kịch tình muốn mãn muốn vững chắc, trường hợp muốn mãnh muốn phấn khích, phim thương mại làm đến này ba điểm sẽ không khó coi, box office cũng sẽ không kém. Chúng ta muốn tại tự sự hợp lý trên trụ cột, tăng thêm càng nhiều kim chúc chi dát thanh cùng thủy tinh tiếng vỡ tan, càng nhiều ồn ào, càng nhiều động cơ nổ vang, càng nhiều động tác trường hợp, càng nhiều thân xuyên bó sát người mini jupe gợi cảm tiểu nữu. Tốc độ ! kích tình ! là này hệ liệt tốt nhất chủ đề......”

Nói tới đây, hắn lộ ra một hơi mang tự giễu tươi cười,“Ta dùng làm tạp một bộ [ Tokyo trôi đi ] đại giới, mới suy nghĩ cẩn thận mấy vấn đề này.”

Râu quai nón Jack khẽ gật đầu, hiển nhiên cho rằng Justin Lin nói những lời này rất có đạo lý.

David - Ellison nhìn về phía Matthew, Matthew lại không động thanh sắc, này mấy xác thật rất đả động nhân, cũng khiến hắn nghĩ tới từng này hệ liệt mặt sau đại lấy được thành công kia mấy bộ phim, đáng tiếc là này hệ liệt đạo diễn không giống Wachowski tỷ đệ như vậy kì ba, hắn đối đạo diễn danh tự không có bất cứ ấn tượng.

Nói cùng làm hướng tới là hai việc khác nhau, nói rất hay không hẳn làm tốt lắm.

Justin Lin lúc này mở ra tùy thân mang theo túi công văn, từ giữa lấy ra thật dày một xấp văn kiện, sau đó đặt ở hội nghị trên bàn, giao cho râu quai nón Jack.

Này một xếp văn kiện chừng phim kịch bản năm sáu lần hậu.

Justin Lin còn nói thêm,“Đây là ta chuẩn bị kế hoạch thư, trong đó có đối với fan điện ảnh điều tra, phi xa cảnh tượng tư tưởng cùng nhân vật tình cảm quan hệ thiết kế đẳng rất nhiều thứ, đều là ta này mấy tháng tự mình làm ra đến.”

Râu quai nón Jack lấy qua kia một xấp văn kiện, lật ra nhìn nhìn, lập tức cùng Matthew cùng David - Ellison trao đổi xem qua thần, rồi sau đó đối Justin Lin nói,“Justin, hôm nay tới trước nơi này đi, ta sẽ chăm chú nhìn ngươi này phân kế hoạch thư, sẽ mau chóng thông tri ngươi kết quả.”

“Hảo.” Justin Lin đứng lên,“Hi vọng chúng ta có cơ hội hợp tác.”

Hắn tại công tác nhân viên dẫn dắt dưới, chậm rãi đi ra phòng họp đại môn.

Trong phòng họp, David - Ellison dẫn đầu nói,“Hắn nói được rất không sai, chúng ta xem qua sở hữu đạo diễn trong, hắn lý niệm cùng chúng ta tiếp cận nhất.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Đúng vậy, nếu không có [ Tokyo trôi đi ] thất bại, hắn có lẽ rất thích hợp này hệ liệt.”

“Này cũng không phải chuyện xấu.” Râu quai nón Jack bỗng nhiên nói,“Có chút đạo diễn, có thể từ phía trước thất bại trung tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, lại làm ra thích hợp điều chỉnh, từ vừa rồi tình huống đến xem, Justin Lin hẳn là người như thế.”

Helen - Hermann chen vào nói nói,“Ta lại cùng hắn tiếp xúc một chút đi.”

Matthew minh bạch lời này ý tứ,“Ngươi tưởng đào hắn tiến Thiên Sứ trù tính công ty?”

Helen - Hermann không có phủ nhận, nhẹ nhàng gật đầu,“Chúng ta phía trước phía sau gặp qua rất nhiều đạo diễn, Justin Lin là duy nhất một làm đầy đủ chuẩn bị .”

David - Ellison vẫn là có nghi ngờ,“Nhưng [ Tokyo trôi đi ]......”

Đây là không thể lảng tránh vấn đề, chính là bởi vì [ Tokyo trôi đi ], Universal ảnh nghiệp mới ngưng hẳn [ Fast and Furious ] này hệ liệt.

Matthew nhíu mày tự hỏi một hồi, nói,“Như vậy đi, chúng ta trước nghiên cứu một chút Justin Lin kế hoạch thư.” Hắn nhìn về phía Helen - Hermann,“Ngươi cùng hắn nhiều tiếp xúc vài lần.”

Hắn theo sau lại đối râu quai nón Jack nói,“Jack, ngươi đối với hắn tiến hành toàn phương vị khảo hạch.”

“David.” Matthew cuối cùng đối David - Ellison nói,“Chúng ta tạm thời đem hắn xếp vào đệ nhất hậu tuyển nhân, thế nào?”

“Ngươi cho rằng có thể mà nói, hắn khẳng định có thể.” David - Ellison đối Matthew đặc biệt có tin tưởng,“Chuyện này, ngươi quyết định.”

Hội nghị đến đây kết thúc, tuy rằng không có cuối cùng xác định đạo diễn nhân tuyển, nhưng cũng có một chân chính hậu tuyển mục tiêu, bất quá Matthew cẩn thận xuất phát, còn muốn đối Justin Lin tiến hành càng thêm toàn diện khảo hạch.

Này quan hệ đến hắn mấy ngàn vạn dollar đầu tư, không cẩn thận liền chờ bồi tiền hảo.

Thâm hụt tiền sự tình, đừng nói hắn này thật vất vả mới tích góp lên một ít thân gia nhân, cho dù là David - Ellison loại này chân chính siêu cấp phú nhị đại, đều không nguyện ý phát sinh.

Helen - Hermann dẫn đầu rời đi Skydance ảnh nghiệp, phỏng chừng rất nhanh liền sẽ cùng Justin Lin tiến hành tiếp xúc.

Râu quai nón Jack tìm người đi sao chép Justin Lin kế hoạch thư, chuẩn bị cấp Matthew cùng David - Ellison các một phần.

Matthew không có đi, một phương diện là đẳng râu quai nón Jack bản copy, một phương diện khác có chuyện tưởng cùng David - Ellison tán gẫu.

Bọn họ hai đi David - Ellison văn phòng, nói nhỏ một phen sau, David - Ellison hưng phấn liên lông mi đều bay đến trên trời.

“Loại sự tình này ngươi nhất định phải tìm ta ! như vậy hảo chơi sự ngươi quên ta, ta muốn với ngươi cấp !” David - Ellison xoa tay,“Matthew, hiện tại có thể khiến ta cảm giác kích thích sự càng ngày càng ít , đem một Hollywood đại minh tinh lừa đến phá sản, ngẫm lại đều cảm giác thú vị.”

Matthew đối David - Ellison khoa tay múa chân một thủ thế,“Việc này đừng truyền ra ngoài, truyền ra đi liền không có hiệu quả .”

David - Ellison cười cười,“Ngươi yên tâm, phía trước chúng ta đào tiểu, kế tiếp chúng ta cùng nhau đào đại .” Hắn bỗng nhiên nhíu mày,“Ngươi xác định cái kia hạng mục sẽ không thành công? Nếu đối phương dựa vào cái này mục lợi nhuận, chúng ta liền thành chê cười.”

“Có 80-90% nắm chắc.” Matthew cố ý bày ra một bộ tin tưởng mười phần bộ dáng, thuận miệng bậy bạ một lý do,“Ta cùng Andrew - Stanton nói chuyện qua thật nhiều lần, hắn là một xuất sắc hoạt hình điện ảnh đại sư, muốn lấy làm hoạt hình điện ảnh kia một bộ đi chế tác chân nhân điện ảnh, đây là hoàn toàn bất đồng hai loại loại hình !”

Bởi vì [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] siêu cấp thành công, David - Ellison phi thường tín nhiệm Matthew,“Ta hiểu được, cùng lần trước như vậy, ta sẽ phối hợp ngươi.”

Râu quai nón Jack bên kia đem bản copy đưa tới, Matthew không có lập tức đi, mà là cùng David - Ellison ghé vào cùng nhau, lại thương nghị rất nhiều thực thi chi tiết phương diện vấn đề, từ nào đó phương diện đến nói, bọn họ hai coi như là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 589: Tiến Triển Thuận Lợi

Cầm kia phân kế hoạch thư, Matthew đi trước Warner nhà sản xuất tiếp Alexandra - Daddario, sau đó cùng đi nàng tại bắc Hollywood nơi ở, Alexandra - Daddario tự mình làm cơm tối, nếm qua cơm tối sau, hắn lấy qua Justin Lin kế hoạch thư, chăm chú nhìn lên.

Tuy rằng Alexandra - Daddario thân thể khiến hắn mê muội, nhưng cũng sẽ không bởi vậy mà quên chính sự.

“Hôm nay thuận lợi sao?” Alexandra - Daddario ngồi ở đối diện trên sô pha, quan tâm hỏi,“Xác định đạo diễn sao?”

Matthew ánh mắt không có rời đi kế hoạch thư, nói,“Không có. Bất quá có hậu tuyển.”

Hắn cầm lấy kế hoạch thư, lung lay,“Đây là hắn quay chụp chế tác kế hoạch, ta vừa nhìn hơn một nửa, rất không sai.”

Alexandra - Daddario gật gật đầu, gặp Matthew chú ý điểm căn bản không ở trên người nàng, dứt khoát ngậm miệng, lấy di động ra đùa nghịch lên.

Matthew nhìn nàng một cái, tiếp tục xem Justin Lin kế hoạch thư.

Này phân kế hoạch thư phi thường hoàn bị, suy xét đến nhiều mặt, so với kia chút nói không liền tưởng lấy được công tác nhân có thể tin một trăm lần, thực ra mặc kệ là tranh thủ đạo diễn nhân vật chính, vẫn là kịch tổ hoặc là kịch tổ mặt khác trọng yếu chức vụ, đều không khả năng nói thượng một ít lời nói suông, liền muốn để người tin tưởng ngươi có thể hành.

Từ trong kế hoạch thư không khó nhìn ra, Justin Lin vì cái này đạo diễn chức vị làm chuẩn bị rất nhiều.

Hắn đề cập gia nhân khái niệm, ai thương đến gia nhân của ta liền muốn đuổi giết hắn đến cùng; Tiêu tiền như lưu thủy bạo tạc cùng truy xe tràng diện, đây là người xem hoan nghênh ; Còn có một ít về phi xa thiết kế sơ đồ phác thảo đợi đã (vân vân).

Thậm chí, trong kế hoạch thư còn nhắc tới Matthew cùng các biên kịch xem nhẹ một sự kiện, Justin Lin cho rằng, này thứ bốn bộ thừa tiền khải sau, muốn hoàn thiện cùng xác định hậu tục toàn bộ hệ liệt phong cách !

Ngoài những thứ đó ra, Justin Lin chính mình tiêu tiền thuê điều tra công ty làm qua mục đích tính thị trường điều tra, tiền ba bộ khúc trong, quan khán bộ phim này 75% người xem phần lớn là hai mươi lăm tuổi trở xuống trẻ tuổi fan điện ảnh, mà nam tính người xem chiếm 55%, nữ tính người xem vi 45%.

Này cùng Skydance ảnh nghiệp tiến hành tiền kỳ lấy mẫu điều tra kết quả cơ hồ hoàn toàn nhất trí.

Mắt thấy Matthew bận rộn công tác, Alexandra - Daddario tìm phân hôm nay báo chí, cũng lật xem lên, khi nhìn đến một điều tin tức, nàng đối Matthew nói,“Nơi này có thiên Brad - Pitt phỏng vấn.”

Matthew ngẩng đầu lên, hỏi,“Phương diện nào ?”

“Về Cloud Atlas bộ điện ảnh này.” Alexandra - Daddario nhanh chóng xem một lần, giản lược chặn chỗ hiểm yếu nói,“Brad - Pitt nói này bộ phim từ tháng sáu bắt đầu tiến vào lúc đầu khai phá giai đoạn, đại khái năm nay cuối năm hoặc là đầu năm sau chính thức tiến hành tiền kỳ trù bị, còn công bố kịch tổ đã có chủ sáng danh sách.”

“Đều có ai ?” Matthew tiếp tục hỏi.

Alexandra - Daddario hồi đáp,“Đạo diễn là Wachowski tỷ đệ, bọn họ đồng thời còn đảm nhiệm người sản xuất, nam nữ nhân vật chính Brad - Pitt cùng Natalie - Portman đồng thời kiêm nhiệm người sản xuất, Halle Berry, Hugo - Weaving cùng Jim - Broadbent đẳng đại bài diễn viên đã đáp ứng biểu diễn trong đó tương ứng nhân vật.”

Nàng ngẩng đầu nhìn hướng Matthew,“Wachowski tỷ đệ kêu gọi lực rất mạnh a.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Này rất bình thường,[ Matrix ] hệ liệt lực ảnh hưởng còn tại.”

Nếu Wachowski tỷ đệ không có lực ảnh hưởng mà nói, bao gồm Brad - Pitt cùng Natalie - Portman ở bên trong, những người này khẳng định sẽ không cùng bọn họ hợp tác.

“Natalie - Portman thế nhưng kiêm nhiệm người sản xuất !” Alexandra - Daddario không phải không có cảm khái nói,“Nữ ngôi sao có thể kiêm nhiệm người sản xuất không nhiều đi?”

Matthew bình tĩnh nói,“Chỉ có nhất tuyến số ít mấy cái đại bài có thể làm đến.”

Alexandra - Daddario còn nói thêm,“Còn có, Brad - Pitt nói Natalie - Portman vừa trở thành Liên Hiệp Quốc phụ nữ nhi đồng ngân sách hội đại sứ, sáu tháng cuối năm sẽ đi Geneva tham dự Liên Hiệp Quốc nhằm vào phụ nữ, nhi đồng cùng nạn dân vấn đề cử hành toàn cầu tính hội nghị.”

Giọng nói của nàng trung lại mang theo một tia cảm khái,“Natalie - Portman đem cách điệu xoát thực cao a.”

Nói tới đây, Alexandra - Daddario không khỏi nhìn Matthew nở nụ cười,“Của ngươi cách điệu cũng rất cao.”

Matthew cười cười, không có nói tiếp, tiếp tục nhìn hắn kế hoạch thư.

Alexandra - Daddario hỏi,“Ngươi không phải Liên Hiệp Quốc nạn dân thự thân thiện đại sứ sao? Có phải hay không cũng phải đi tham gia lần này hội nghị?”

“Helen đã thu đến nạn dân thự thư mời.”

Nói tới đây, Matthew bỗng nhiên khép lại kế hoạch thư, hỏi Alexandra - Daddario,“Ngươi vừa nói Natalie - Portman kiêm nhiệm Cloud Atlas người sản xuất.”

“Ngươi có hay không nghe ta nói a?” Alexandra - Daddario trước oán giận một câu, tiếp gật đầu nói,“Đúng vậy.”

Nàng cầm lấy báo chí triều Matthew lung lay,“Brad - Pitt tại phỏng vấn trung nói, là hắn đề nghị nhượng Natalie - Portman đảm nhiệm người sản xuất .”

Matthew nhẹ nhàng điểm ngón tay, Brad - Pitt có thể nhượng Natalie - Portman kiêm nhiệm người sản xuất, thuyết minh hai người quan hệ cũng không tệ lắm, ít nhất tại quay chụp Cloud Atlas này hạng mục bên trên, sẽ duy trì tại tuần trăng mật kỳ, hơn nữa Brad - Pitt cũng là Natalie - Portman dẫn tiến cho Wachowski tỷ đệ .

Nghĩ đến đây, hắn lấy qua đặt ở một bên di động, biên tập một tin nhắn, phát cho Helen - Hermann.

Nguyên bản thu đến Liên Hiệp Quốc nạn dân thự mời sau, hắn còn tại chần chờ hay không đi Geneva tham gia Liên Hiệp Quốc lần này nạn dân, phụ nữ cùng nhi đồng vấn đề đại hội, hiện tại quyết định muốn đi tham gia, hơn nữa khiến Helen - Hermann vì hắn phối hợp lịch phát hành.

Đến lúc đó chuyên môn đi Geneva đi một chuyến hảo.

Thu đến Helen - Hermann hồi phục tin nhắn, Matthew thu hồi Justin Lin kế hoạch thư, đi đến Alexandra - Daddario bên kia, dắt tay nàng, cùng nhau hướng phòng ngủ đi.

Công tác tạm thời tạm thời kết thúc, phía dưới nên đến lướt sóng thời gian , bận rộn cũng không thể bỏ qua thả lỏng cùng hưởng thụ.

Sáng sớm hôm sau, Matthew tiếp đến Akiva - Goldsman điện thoại, chuyên môn đi một chuyến Warner nhà sản xuất, từ Akiva - Goldsman trong tay cầm đến mới nhất phiên bản [ Hancock ] kịch bản, này kịch bản hắn sửa chữa sửa rất nhiều lần, một lần này thành khẩn hứa hẹn nói cho Matthew, đây chính là cuối cùng dùng cho quay chụp phiên bản.

Matthew cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem phía trước kịch bản ném tới một bên, lại nghiên đọc tân kịch bản, tân kịch bản chủ đề kết cấu không có biến hóa, nhưng rất nhiều vai diễn đều làm điều chỉnh, xác thực điểm đến nói chỉnh bộ hí tiết tấu càng nhanh, tình tiết càng đơn giản, không khí cũng trở nên càng thêm vui thích một ít.

Hắn lập tức cùng Charlize - Theron liên hệ một chút, Charlize - Theron không tại Los Angeles, Akiva - Goldsman đã đem kịch bản phát hàng không bưu kiện, gửi qua bưu điện đi Nam Phi.

Tại bận tâm mặt khác phương diện công tác rất nhiều, Matthew cũng muốn vi [ Hancock ] quay chụp một lần nữa làm chuẩn bị, kịch tổ đã rất nhân nhượng hắn , vì phối hợp hắn vi [ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ] cùng [ Transformers ] hai bộ phim làm tuyên truyền, cố ý đem quay chụp ngày thôi sau đến giữa tháng bảy.

Hôm nay chính là kỳ nghỉ hè, có hai bộ cùng hắn trực tiếp có liên quan điện ảnh công chiếu, Matthew thường xuyên rời đi Los Angeles chạy thông cáo, thường thường hôm nay còn tại tuyên truyền [ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ], ngày mai liền muốn đi vi [ Transformers ] trạm đài.

[ Transformers ] kịch tổ tại hắn kia phiên về món đồ chơi cùng hoài cựu mà nói trên trụ cột, chế định hoàn bị tình hoài tuyên truyền kế hoạch, còn không có phát hành, liền tại Bắc Mĩ dẫn phát không nhỏ nhiệt độ, đặc biệt là dây thép nhóm, một đám tại truyền thông, internet cùng trên mạng xã hội, lấy các loại phương thức tưởng nhớ thơ ấu khi cùng Transformers điểm điểm tích tích.

Tình hoài marketing ảnh hưởng, dễ dàng vượt qua phía trước vi Optimus Prime tuyển lời kịch lần đó hoạt động, dù cho lần đó hoạt động tuyển ra Optimus Prime lời kịch phi thường vang dội -- tự do quyền lợi về chúng sinh.

Đây cũng là điện ảnh trung Optimus Prime lý niệm, có này lý niệm làm cơ sở, Optimus Prime tài năng đúng lý hợp tình trở thành nhân loại nằm vùng.

Từ tháng sáu sơ bận rộn đến tiến vào tháng sáu hạ tuần, này hai bộ phim tuyên truyền thông cáo tạm thời tạm thời kết thúc, Matthew rốt cuộc có thời gian rút ra tinh lực đi xử lý mặt khác phương diện vấn đề.

Đầu tiên là B kế hoạch điện ảnh công ty cùng Cloud Atlas phương diện, Helen - Hermann cùng Bella - Anderson vẫn đang nhìn chằm chằm Brad - Pitt cùng Wachowski tỷ đệ, Cloud Atlas này hạng mục cũng phi thường cao điệu, đây là B kế hoạch tự [ Troy ] sau đầu tư đệ nhị cao phim, hơn nữa lần trước có Warner Bros liên hợp đầu tư chia sẻ phiêu lưu, lần này chính là B kế hoạch độc lập thao tác.

Này hạng mục vì tuyên truyền cùng mở rộng lực ảnh hưởng, vẫn phi thường cao điệu, các loại tin tức rất dễ dàng liền có thể thu thập đến, Cloud Atlas chế tác dự toán 1 ức dollar, trong đó Brad - Pitt cá nhân trù tư 4000 vạn dollar,B kế hoạch phương diện thông qua điện ảnh quỹ hội hòa tiền kỳ dự thụ trù tính còn thừa 6000 vạn dollar tài chính.

B kế hoạch cũng cùng Sony Columbia ảnh nghiệp đạt thành hiệp nghị, Cloud Atlas sẽ do B kế hoạch phụ trách toàn cầu phát hành.

Mặt khác, Bella - Anderson còn nói cho hắn một bát quái tin tức, gần nhất Natalie - Portman cùng Brad - Pitt đi được rất gần, dẫn phát Angelina - Jolie bất mãn, nghe nói cùng Brad - Pitt cãi nhau một trận.

Tóm lại, Cloud Atlas này hạng mục tiến triển thuận lợi, hết thảy đều tại dựa theo chính xác quỹ đạo phát triển.

Chú ý qua việc này, Matthew rút ra thời gian cùng Justin Lin thấy vài lần, râu quai nón Jack đoàn đội đã kết thúc đối với hắn khảo hạch, cho rằng hắn là hiện có điều kiện, tương đối thích hợp [ Fast and Furious ] hệ liệt hậu tục tác phẩm đạo diễn.

Helen - Hermann cũng là cùng loại ý kiến.

Matthew cùng David - Ellison thương nghị qua đi, quyết định bắt đầu dùng Justin Lin, cuối tháng sáu chính thức cùng Justin Lin ký tên đạo diễn hiệp ước, bởi phía trước làm tạp [ Tokyo trôi đi ], Justin Lin đạo diễn thù lao tốt rất thấp, Skydance ảnh nghiệp đương nhiên cũng sẽ ép giá, rơi xuống trên hợp đồng chỉ có một trăm năm mươi vạn dollar.

Hơn nữa Matthew còn tham khảo Marvel phương diện thực hiện, một lần tính cùng Justin Lin ký kết ba bộ khúc đạo diễn hợp đồng.

Đương nhiên, hợp đồng trung cũng có ghi chú điều khoản, nếu thứ bốn bộ box office không đạt được mong muốn, Justin Lin tự nhiên muốn bị đá ra cục.

Thu phục này mấy, Matthew tạm thời yên lòng, có thể an an ổn ổn đi tham gia [ Transformers ] lần đầu thức .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 590: Luôn Luôn Đều Không Có

“Matthew, xem bên này !”

“Megatron, của ta Megatron, nhìn ngươi Decepticon liếc nhìn đi !”

“Megatron vạn tuế ! Decepticon vạn tuế ! Matthew vạn tuế !”

Nắm Alexandra - Daddario đi ở trên thảm đỏ, Matthew có thể nghe được kia vài cuồng nhiệt dây thép tiếng hô, đặc biệt là dây thép trung Decepticon phấn ti, nghiễm nhiên đem hắn trở thành Decepticon lãnh tụ.

Mỗi khi có thanh âm truyền lại đây, hắn đều sẽ đối bên kia vẫy tay, Alexandra - Daddario vẫn kéo hắn cánh tay, lấy tươi cười đối mặt thảm đỏ hai bên fan điện ảnh cùng phóng viên.

Đây là [ Transformers ] lần đầu thức, tù trưởng thạch rạp chiếu phim cửa chính phía trước nhập khẩu phía trên, một bộ cự đại áp phích từ trên đại lâu buông xuống đến, đi lên là Optimus Prime, ong bắp cày cùng Megatron đầu đặc tả.

Về phần nam nữ nhân vật chính Sam cùng Michaela, lần đầu hiện trường nhìn không tới cùng bọn họ có liên quan tuyên truyền áp phích.

Từ chế tác phương DreamWorks đến phát hành phương Paramount ảnh nghiệp, đều rất rõ ràng fan điện ảnh tới nơi này muốn xem là cái gì, cái gọi là nam nữ nhân vật chính chỉ có thể hết thảy sang bên đứng.

Matthew hai người tiến vào phỏng vấn khu, kịch tổ có chuyên môn an bài, cần hắn cùng truyền thông nói thượng vài câu.

Đứng ở phần đông nhiếp ảnh phóng viên trước mặt chụp qua chiếu sau, đến từ CBS một danh phóng viên lập tức đi tới, nàng xem xem Alexandra - Daddario, hỏi,“Daddario tiểu thư, ngươi cùng Matthew tại chính thức kết giao sao?”

Alexandra - Daddario đứng ở Matthew bên cạnh, cười cười, lại cái gì cũng không có nói, phảng phất không có nghe đến phóng viên vấn đề như vậy.

Tên kia nữ phóng viên chạm một nhuyễn đinh tử, vừa muốn lại hỏi Matthew, Matthew trước nhắc nhở nói,“Ta không trả lời cùng [ Transformers ] không quan hệ vấn đề.”

“Ách......” Nữ phóng viên nghĩ nghĩ, ném xuống nguyên bản cùng kịch tổ thiết lập hảo vấn đề không hỏi, đổi có chút phiền toái hỏi,“Matthew, ngươi biểu diễn luôn luôn đều là nhân vật chính diện, lần này vì cái gì muốn cấp một điện ảnh trung đại nhân vật phản diện phối âm?”

Matthew hơi làm tự hỏi, hồi đáp,“Ở trong mắt ta, Megatron luôn luôn đều không là nhân vật phản diện, nó là của ta thơ ấu ngoạn bạn.”

Nữ phóng viên tựa hồ là cố ý ,“Nhưng Megatron tại đây bộ phim bên trong xác thật là nhân vật phản diện.”

“Phải không? Ta không cảm thấy.” Matthew tựa hồ rất có Decepticon lãnh tụ giác ngộ,“Megatron nhất tâm muốn cứu vãn gia hương Cybertron, tựa như chúng ta nhân loại muốn cứu vãn địa cầu như vậy.”

Nói tới đây, hắn không chuẩn bị tiếp tục bậy bạ đi xuống , cự tuyệt phóng viên lại lần nữa hỏi, kéo Alexandra - Daddario tiến vào rạp El Capitan.

Tại công tác nhân viên dẫn dắt dưới, một đường đi vào phòng khách quý, Matthew liền nhìn thấy Steven - Spielberg đón đi lên.

“Hải, Matthew.” Spielberg tương đương nhiệt tình.

Matthew cùng hắn nhẹ nhàng ôm một chút,“Hải, Steven.”

Lễ phép tính ôm qua đi, Steven - Spielberg cười nói,“Sớm liền tưởng cho ngươi gọi điện thoại nói tiếng chúc mừng, lại vẫn đang bận, kết quả kéo đến hiện tại.” Hắn rất có thành ý,“Chúc mừng ngươi lại một bộ phim box office đại bán.”

“Cám ơn.” Matthew khiêm tốn một câu,“Chủ yếu là vận khí tốt, dính Depp quang.”

Spielberg sẽ không thật cho là hắn là vận khí tốt, còn nói thêm,“Ngươi lần trước truyền thông hội thượng mà nói, vi kịch tổ cung cấp tân ý nghĩ, tuyên truyền hiệu quả đặc biệt hảo.”

Matthew cũng cười nói,“Ngươi quá khách khí, Steven. Ta là kịch tổ một thành viên, đây đều là ta phải làm .”

Cùng Steven - Spielberg hàn huyên vài câu, Matthew đi vào trong phòng khách quý mặt, Alexandra - Daddario bỗng nhiên chỉ cách đó không xa một niên kỉ cùng nàng xấp xỉ nữ hài nói,“Ta nhìn thấy người quen, quá khứ chào hỏi, một hồi lại trở về tìm ngươi.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Đi thôi.”

Alexandra - Daddario vừa ly khai, Matthew gặp Spielberg giáo nữ Gwyneth - Paltrow, bởi vì [ Iron Man ] quan hệ, Gwyneth - Paltrow chuyên môn dừng lại cùng hắn chào hỏi, còn không hàm không đạm hàn huyên vài câu, đại khái cùng Spielberg tương tự, Gwyneth - Paltrow chuyên môn hướng Matthew biểu đạt chúc mừng.

Này đối giáo phụ giáo nữ sở dĩ nói như thế, chủ yếu là bởi vì [ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ] box office đại bán.

Cho đến ngày nay, này bộ phim tại Bắc Mĩ phát hành hơn một tháng, Bắc Mĩ box office bán qua 3 ức dollar, toàn cầu box office tiếp cận 8 ức dollar, dĩ nhiên là năm nay Bắc Mĩ box office niên độ quán quân cùng toàn cầu box office quán quân cuối cùng hạt giống.

Tại phòng khách quý dạo qua một vòng, cùng không thiếu nhận thức nhân chào hỏi, Matthew lại tìm đến Michael Bay hàn huyên vài câu, bạo tạc bối lúc này chí đắc ý mãn, tuy rằng [ Transformers ] còn không có phát hành, nhưng dự thụ thành tích đã đi ra , cuối tuần đầu dự bán vé phòng tiếp cận 2000 vạn dollar, ngoại giới dự trắc [ Transformers ] cuối tuần đầu box office khả năng tại 9000 vạn dollar tả hữu.

Đối với tiến vào tân thế kỷ tới nay liên tiếp số con rệp Michael Bay đến nói, đây là đủ để cho hắn phiên thân hảo thành tích.

“Thật sự hi vọng có thể với ngươi tiếp tục hợp tác.” Michael Bay đối Matthew nói,“Ngươi là bất cứ đạo diễn đều tha thiết ước mơ cái loại này diễn viên.”

Matthew cố ý nói,“Kia nhưng không hẳn a. Rất nhiều đạo diễn e đều không xem trọng ta.”

Michael Bay cùng Matthew như vậy, đi là thuần túy thương nghiệp hóa lộ tuyến, lập tức khinh thường hừ lạnh một tiếng,“Những người đó ngoài miệng nói , cùng trong lòng tưởng vừa vặn tương phản, bọn họ ước gì ngươi biểu diễn bọn họ phim, lại không tưởng thanh toán cho ngươi đủ ngạch thù lao.”

Hắn cười lạnh hai tiếng,“Những người này, tưởng vớt ưu việt, còn không tưởng trả giá đầy đủ đại giới, trên thế giới này nơi nào có nhiều như vậy hảo sự.”

Nghe Michael Bay nói như vậy, không biết vì sao, Matthew nghĩ tới Harvey - Weinstein béo mặt, cái kia Do Thái đại mập mạp chẳng phải chính là như vậy sao? Một lần lại một lần phát ra mời, lại liên hai ngàn vạn thù lao đều không tưởng thanh toán, bao giờ cũng là lấy hắn tại Oscar vận tác thượng thanh danh cùng kêu gọi lực, để người chủ động hạ thấp thù lao.

Liền tại Matthew cùng Michael Bay trò chuyện thời điểm, một đôi Hollywood tối cụ độ nổi tiếng hắc nhân vợ chồng đang theo dõi bọn hắn xem.

“Jada, thấy được sao?” Mọc ra dễ khiến người khác chú ý chiêu phong nhĩ Will - Smith nhìn Matthew bên kia, trịnh trọng nhắc nhở lão bà Jada Smith,“Hôm nay Matthew - Horner đã là nhất tuyến trong tối hồng ngôi sao , hắn có được mạng lưới quan hệ so với chúng ta chỉ nhiều không ít, về sau thu hồi của ngươi kia vài nhàm chán ý tưởng, chúng ta cùng hắn hỗ không phân phạm.”

Jada Smith lại không như vậy cho rằng, nói,“Hắn làm thối Spike Lee, chúng ta liền như vậy tính?”

Will - Smith nhanh chóng kéo nàng một chút, chung quanh nhìn nhìn, gặp không ai chú ý tới bên này, phi thường nghiêm túc nói,“Ta với ngươi nói qua bao nhiêu lần , chúng ta cùng Spike Lee không có quan hệ, luôn luôn cũng không có !”

Jada Smith tùy ý khoát tay,“Hảo, hảo, ta biết.” Nàng có điểm bị Will - Smith nói phiền , tùy tiện tìm lấy cớ,“Ta đi toilet bổ trang.”

Nói xong, cũng không đợi Will - Smith đồng ý, thi thi nhiên rời khỏi .

Will - Smith nhìn lão bà rời đi bóng dáng, trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ, cưới như vậy một nữ nhân, thật là đau đầu .

Hắn lại quay đầu nhìn về phía Matthew - Horner bên kia, phát hiện Matthew - Horner hướng hắn đi tới.

Matthew phía trước liền chú ý tới Smith vợ chồng, còn chưa đi đến Will - Smith phụ cận, liền chất ra tươi cười nói,“Ngươi hảo, Will, không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp được ngươi.”

“Ngươi hảo, Matthew.” Nhìn thấy thò lại đây tay, Will - Smith vươn ra tay phải nắm một chút,“Đã lâu không gặp .”

Hắn gặp Matthew chủ động lại đây chào hỏi, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác đồng thời, còn sinh ra một cái khác ý niệm, đối phương có phải hay không không có đem lần trước sự để ở trong lòng?

Lần trước, đứng ra người là Jada Smith, hắn theo sau còn trịnh trọng thay Jada Smith công khai giải thích .

Matthew không biết Will - Smith suy nghĩ cái gì, hàn huyên vài câu, không có biểu lộ một tia một hào địch ý, phảng phất trong giới rất nhiều từng có cạnh tranh ngôi sao như vậy, cạnh tranh qua đi ngươi đi của ngươi, ta đi của ta, thành không được bằng hữu, cũng sẽ không là địch nhân.

Nhưng hắn che dấu ở trong lòng chỗ sâu nhất, lại vô cùng rõ ràng Will - Smith làm qua cái gì, làm kia vài thành công mà nói, sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả.

Ngẫm lại đi, lấy hôm nay Hollywood tình thế cùng Bắc Mĩ xã hội hoàn cảnh, kì thị chủng tộc tội danh một khi tọa thực mà nói, đừng nói là đại minh tinh địa vị , hắn thậm chí không thể ở giới này trung đặt chân.

Hắn luôn luôn đều không là người tốt, càng không nghĩ tới muốn làm lấy ơn báo oán Thánh Nhân.

Matthew cùng Will - Smith hàn huyên một hồi, đột nhiên hỏi nói,“Hôm nay ngươi một người tới được? Như thế nào không thấy được ngươi thái thái?”

“A, nàng đi toilet .” Will - Smith nhìn nhìn Matthew,“Ngươi không mang bạn gái?”

“Nàng cùng bằng hữu nói chuyện phiếm đi.” Matthew cười nói.

Hai người nói tới đây, cũng liền đến không lời nào để nói tình cảnh, đều tự tìm lấy cớ, ly khai đi địa phương khác.

Matthew lại cùng Megan Fox nói hội thoại, sau đó gặp được Shia - LaBeouf, cùng ban sơ nhìn thấy khi bất đồng, vị này tuổi trẻ diễn viên tại công chúng cùng truyền thông trước mặt, giống như là hảo hài tử như vậy, bất quá nhìn thấy hắn thời điểm, Shia - LaBeouf sắc mặt rõ ràng đổi đổi.

Loại tình huống này Matthew cũng không để ý, Hollywood có câu đúng, có bao nhiêu nhân thích ngươi, thường thường liền có bao nhiêu nhân hận ngươi, hắn cũng không phải dollar, không có khả năng mỗi người đều thích.

Shia - LaBeouf người như thế, hắn chỉ cần nhìn, liền sẽ chính mình xong đời.

Sắp tiến phòng chiếu phim thời điểm, Alexandra - Daddario còn không có trở về, Matthew tại phòng khách quý nội không có tìm đến nàng, vẫn là Michael Bay nói cho hắn, Alexandra - Daddario một người ra phòng khách quý.

Alexandra - Daddario ra phòng khách quý, hướng tới toilet đi, vị kia bằng hữu vừa trốn ở nàng mặt sau bổ trang, kết quả son môi rơi trên mặt đất, nàng hỗ trợ nhặt lên son môi thời điểm, không cẩn thận làm đến tay thượng một ít màu đỏ.

Đây là nữ sĩ kéo nam sĩ cánh tay tay kia, nàng một hồi còn muốn vãn Matthew cánh tay, cố ý lại đây chuẩn bị tẩy đi.

Sắp đi đến toilet kia, bỗng nhiên từ toilet bên trong quải ra một nữ hắc nhân, nữ hắc nhân nhìn thấy Alexandra - Daddario, lập tức dừng cước bộ.

“Ngươi là Matthew - Horner bạn gái?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 591: Ác Thú Vị

Nghe được đối diện mà nói, Alexandra - Daddario ngẩng đầu nhìn nữ hắc nhân liếc nhìn, lập tức nhận ra, đây là Will - Smith lão bà Jada Smith, Hollywood người người đều biết thối miệng.

“Ngươi hảo, Smith phu nhân.” Nàng biểu hiện thực có lễ phép, hỏi,“Có chuyện sao?”

Jada Smith đứng ở đối diện, tựa hồ không có tránh ra ý tứ, hai tay ôm ngực đánh giá Alexandra - Daddario một phen, nói,“Tiểu cô nương, xin khuyên ngươi một câu, ly Matthew - Horner xa một chút cho thỏa đáng.”

Alexandra - Daddario khẽ nhíu mày, nói,“Xin lỗi, ta không rõ ngươi ý tứ.”

Quả nhiên là ngực đại ngốc nghếch a ! này mấy ngực đại nữ người da trắng, đầu giảm bớt phân lượng tất cả đều trưởng tại trên ngực sao? Jada Smith trong lòng nói thầm một câu, cười lạnh nói,“Ngươi cho rằng đặt lên Matthew - Horner liền có thể hồng? Rất ngây thơ......”

Nàng chính là nhịn không được tưởng cấp Matthew - Horner ngột ngạt,“Ngươi chỉ biết trở thành một ký hiệu, không có người sẽ đề tên của ngươi, ngươi sẽ chỉ là Matthew - Horner bạn gái cùng Matthew - Horner bạn gái.”

“Ta hiểu được.” Alexandra - Daddario nhẹ nhàng gật đầu.

Jada Smith theo sát nói,“Minh bạch liền hảo.”

Này đại ngực nữ quả thật là không có đầu, nàng tùy tiện châm ngòi hai câu, giống như liền có hiệu quả, thật là ngực đại ngốc nghếch a !

Alexandra - Daddario nhếch lên khóe miệng nở nụ cười,“Có phải hay không tựa như ngươi như vậy, không ai biết tên của ngươi, tất cả mọi người chỉ biết là ngươi là Smith thái thái?”

“A......” Jada Smith ngây ngẩn cả người.

Alexandra - Daddario mà nói không có đình, tiếp tục nói,“Ta sẽ lấy ngươi vi giám .” Nàng cố ý tăng thêm ngữ khí,“Smith phu nhân !”

“Ngươi......” Jada Smith rốt cuộc phản ứng lại đây, nâng tay chỉ nàng nói,“Ngươi có ý tứ gì !”

Alexandra - Daddario không tưởng tiếp tục dây dưa đi xuống, còn nói thêm,“Tái kiến, Smith nhân.”

Nghe được Smith phu nhân tên này, Jada Smith bỗng nhiên cảm giác lớn lao trào phúng, liền tại ngây người thời điểm, Alexandra - Daddario đã từ nàng bên cạnh đi qua.

Jada Smith đen mặt, đương nhiên nàng mặt vốn liền phi thường hắc, đi đến phòng khách quý cửa, lập tức có phục vụ nhân viên kéo ra phòng khách quý môn, cung kính nói,“Mời vào, Smith phu nhân !”

“Ngậm miệng !” Jada Smith trên mặt biểu tình đều có điểm vặn vẹo ,“Không cần bảo ta Smith phu nhân !”

Phục vụ nhân viên ngậm miệng, đẳng Jada Smith đi vào phòng khách quý, không khỏi mắng một câu lấy “N” Mở đầu mà nói, sau đó nói thầm,“Không gọi ngươi Smith phu nhân gọi cái gì? Ai biết tên của ngươi?”

Rửa tay, Alexandra - Daddario trở lại hành lang, triều phòng khách quý đi.

Vừa Jada Smith mà nói nàng căn bản không có để ở trong lòng, từ khánh công party đêm đó đến hiện tại, nàng không có chuyển vào Horner trang viên, nếu thật muốn trở thành Jada Smith nói như vậy, Matthew mời nàng thời điểm, nàng liền đi Horner trang viên .

Alexandra - Daddario trở lại phòng khách quý, tìm đến Matthew sau căn bản không có đề chuyện này, chỉ là kéo Matthew cánh tay, trên mặt bảo trì tươi cười, cùng hắn triều chiếu phim đại sảnh đi.

Nàng hiện tại thầm nghĩ hưởng thụ này đoạn lãng mạn kích thích quan hệ, căn bản không tưởng tưởng quá nhiều.

Hai người vừa mới bắt đầu kia hai tuần, nàng cùng Matthew gần như điên cuồng mỗi đêm dây dưa cùng một chỗ, trên thân thể hưởng thụ mang đến trên tinh thần rung động, khiến nàng cơ hồ cho rằng đây chính là tình yêu.

Nhưng không có qua lâu lắm, Alexandra - Daddario liền nhìn xem rất rõ ràng , hai người đối với lẫn nhau mê muội, bất quá đều là đến từ thân thể mà thôi, Matthew thích vật lộn sóng to, nàng mê luyến như nham thạch cơ nhục, cùng với Leonidas có thể đem Ba Tư đại quân giết được quỷ khóc lang hào trường mâu.

Nàng biết Matthew là người thế nào, cũng không có càng cao yêu cầu, cảm giác tại khi hai người liền ở cùng nhau, đẳng cảm giác không ở đây, kia liền tách ra hảo.

Thực ra có một hôm buổi tối nàng cùng Matthew trao đổi qua, hai người ở phương diện này nhận thức cơ bản giống nhau.

Alexandra - Daddario không tưởng bởi vì Matthew duyên cớ, tổn hại chính mình cùng Amanda nhiều năm hữu tình.

Đương nhiên, có một điểm nàng thủy chung rất cảm động, bởi vì Brad - Pitt tưởng đùa giỡn nàng, Matthew vẫn tính toán hắn.

Liền là không biết Cloud Atlas hay không sẽ giống Matthew cùng Helen - Hermann phân tích như vậy, trở thành một bộ box office thất bại tác phẩm.

Tiến vào phòng chiếu phim, hướng phía trước bài chỗ ngồi đi thời điểm, Alexandra - Daddario lại thấy được Jada Smith, Jada Smith rõ ràng cũng thấy được nàng.

Alexandra - Daddario xung bên kia cười cười, Jada Smith lập tức quay đầu đi, không lại liếc nhìn nàng một cái.

Đi đến trước chỗ ngồi ngồi xuống, Matthew cũng thấy được vừa kia một màn, hỏi,“Làm sao?”

Alexandra - Daddario khẽ lắc đầu,“Không có việc gì.”

Bởi phía trước chờ đợi Alexandra - Daddario quan hệ, Matthew hai người vào rất muộn, ngồi xuống sau không có bao lâu, trên trần nhà đăng liền lục tục lụi tắt, trên màn ảnh lớn sáng lên Paramount sơn phiến đầu.

Hắn cũng không lại nói, hết sức chuyên chú nhìn điện ảnh.

Này bộ [ Transformers ] xuất từ Michael Bay chi thủ, Michael Bay là cái dạng gì đạo diễn, thường xuyên xem thương nghiệp điện ảnh người đều rất quen thuộc, so với ký ức mơ hồ [ Fast and Furious ] hệ liệt, Matthew đối với này bộ phim ký ức, ngược lại là càng thêm rõ ràng một ít.

Phim chủ thể tình tiết cùng từng không có cái gì phân biệt, chính là một nam hài cùng hắn ô tô cố sự, dẫn đầu xuất trướng Transformers cũng là mê muội, mà không phải Optimus Prime hoặc là ong bắp cày.

Chiếu phim tiến hành đến hơn bốn mươi phút sau, chân chính nhân vật chính Optimus Prime mới chính thức lên sân.

Nhân vật chính lên sân thời gian có chút muộn, nửa đầu bộ phận học sinh cẩu huyết tình tiết có thể nói có điểm kéo dài, có chút cười điểm quá mức cẩu huyết cùng nhàm chán, nam chính Sam bản thân cũng không bất cứ xem điểm mà nói, may mắn có Megan Fox Michaela tại.

Này nữ tính nhân vật tuyệt đối là tiền bốn mươi phút lớn nhất xem điểm, hai chủ yếu diễn viên kỹ xảo biểu diễn đều hoàn toàn không tại tuyến dưới tình huống, Megan Fox vô luận từ nơi nào phương diện nhìn, đều thoải mái đoạt đi Shia - LaBeouf nổi bật.

Đặc biệt là các loại không phù hợp nhân thể cơ học nguyên lý tạo hình, bày ra đến miểu sát một mảnh nam nhân.

Optimus Prime xuất trướng sau, ô tô nhân cùng Decepticon mới trở thành chân chính xem điểm, Trụ tử, vỏ thép, tước sĩ cùng xe cứu thương tập thể xuất trướng biến hình cảnh tượng, cũng dẫn tới nhân từng trận sợ hãi than.

Michael Bay điện ảnh, tại bạo tạc cùng trên đặc hiệu mặt, luôn luôn đều không hàm hồ.

Rất nhanh, Megatron cũng xuất trướng , Matthew nghe được kia cuồng dã, bá đạo “Ta là Megatron” thanh âm chấn triệt toàn trường, bản thân cảm giác vẫn là tương đương không sai .

Bất quá, nhìn thấy trên màn ảnh cùng trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng Transformers tạo hình, Matthew cũng thở dài, cùng hắn tuyên truyền khi theo như lời cùng thơ ấu ngoạn bạn Megatron cáo biệt bất đồng, này bộ phim tuyệt đối là hủy thơ ấu hệ liệt.

Này đương nhiên không phải Michael Bay vấn đề.

Đổi thành bất cứ một đạo diễn hoặc là bất cứ thơ ấu khi hỏa bạo đề tài, một khi tiến hành chân nhân điện ảnh cải biên, tất nhiên sẽ phá hủy thơ ấu khi tốt đẹp ký ức.

Thơ ấu tốt đẹp, bởi vì nó chỉ tồn tại ký ức trong, nếu là có người đem nó đặt ở trước mắt, thấy thế nào đều sẽ không là thơ ấu khi bộ dáng.

Michael Bay làm ra Transformers tạo hình cũng xác thật kì ba.

Nếu nói Optimus Prime có thể để người liếc nhìn liền nhận ra là Optimus Prime, Megatron bao nhiêu cũng có tương tự, kia xấu như là một đống shit bàn người máy, trừ danh tự ngoài, căn bản để người không thể cùng hồng tri thù liên hệ cùng một chỗ.

Hollywood công nhận , Michael Bay thẩm mỹ có đôi khi rất làm cho người ta không nói được lời nào.

Không biết vì sao, Matthew nhìn hồng tri thù tạo hình, bỗng nhiên nhớ tới một bức họa: Phần đông công trình chiếc xe Hợp Thể mà thành Đại Lực thần trèo lên Kim Tự Tháp, hai chân ở giữa buông xuống hai khỏa cự đại cương cầu......

Đây chính là Michael Bay đạo diễn tác phẩm a ! Hollywood đệ nhất lưu phim thương mại đạo diễn ác thú vị thật để người khó lòng phòng bị.

Đại khái là bị khốn ở quay chụp tài chính cùng ngẩng cao CG chế tác phí dụng, này bộ [ Transformers ] trung ô tô nhân hòa Decepticon trực tiếp đối chiến màn ảnh không tính rất nhiều, rất nhiều cảnh tượng đều là chợt lóe mà qua, ngược lại Mĩ quốc đại binh ra hết nổi bật.

Phảng phất tại tai họa qua người địa cầu sau, Mĩ quốc đại binh nhóm tự nhận là đánh biến thế giới vô địch thủ, rốt cuộc đem vạn ác hai tay duỗi hướng ngoại tinh nhân, vì thế xuất hiện Mĩ quốc đại binh là vô địch , Mĩ quốc đại binh có thể xử lý Transformers......

Michael Bay có thể nói là Hollywood cùng Lầu Năm Góc hợp tác chặt chẽ nhất đạo diễn chi nhất, từ [ The Rock ] đến [ Trân Châu cảng ] lại đến [ Transformers ], hắn quay chụp không chỉ là điện ảnh, vẫn là USA khác loại trưng binh quảng cáo.

Mọi người đều biết, rất nhiều Hollywood đại phiến đều chiếm được Lầu Năm Góc trực tiếp hoặc gián tiếp tài trợ, này mấy tài trợ mục đích chỉ có một, đắp nặn Mĩ quốc quân đội lương hảo hình tượng, hấp dẫn càng nhiều người trẻ tuổi tham quân, tối kinh điển ví dụ chính là Tom - Cruise diễn viên chính Top Gun.

Nói vậy xem qua này bộ phim nhân, đối với trong đó chiến đấu cơ cùng hàng không mẫu hạm đều lưu lại khó có thể ma diệt ấn tượng.

Sớm ở 20 thế kỷ sơ, Lầu Năm Góc liền bắt đầu coi trọng điện ảnh truyền bá hiệu lực, đồng ý Hollywood rất nhiều kịch tổ lợi dụng quân đội trang bị, nơi sân cùng nhân viên tiến hành phim quay chụp.

Theo điện ảnh công nghiệp phát triển, đương kịch tình phiến trở thành điện ảnh chủ yếu nội dung khi, Lầu Năm Góc dần dần phát hiện có cường đại sức cuốn hút cùng ám chỉ lực điện ảnh, đối quân Mỹ hình tượng đắp nặn là càng lớn cơ hội, dự toán quân Mỹ quan hệ xã hội bộ bắt đầu chú ý điện ảnh hình tượng truyền bá, ý đồ thông qua ảnh hưởng Hollywood đạt tới mĩ hóa chính mình hiệu quả, do đó dẫn đường Hollywood đánh ra đối quân Mỹ hình tượng có ngay mặt giúp, hơn nữa đối quân Mỹ chỉnh thể phát triển có lợi điện ảnh.

[ Transformers ] hệ liệt có thể nói là trong đó điển hình.

Này đệ nhất bộ trung còn không phải đặc biệt khoa trương, Matthew mơ hồ nhớ rõ, mặt sau một đám Mĩ quốc đại binh, đều có thể một mình đấu số lượng không sai biệt lắm một đám Decepticon .

Hồng tri thù càng là chết cỡ nào bi ai.

Nói tóm lại, này bộ [ Transformers ] còn tương đối đáng tin, tỷ như kế thừa phim hoạt hình nhất quán truyền thống, Trụ tử mỗi lần đều đánh không lại Megatron, luôn phải mượn các loại ngoại lực, mới có thể thu phục Decepticon nhóm.

Theo Megatron ầm ầm ngã xuống, Transformers nhóm ở trên đại màn ảnh lần đầu tiên lượng tướng liền như vậy kết thúc.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 592: Đáng Sợ Kinh Lịch

Mỗi người trong lòng đều ở một tám tuổi nam hài,[ Transformers ] là đem này nam hài mang đi ra vé vào cửa.

[ Transformers ] không chỉ là một bộ điện ảnh, nó sau lưng càng là một thời đại ấn ký, chở đầy một thời đại nhân đối với khoa học viễn tưởng khát khao, mà điện ảnh công nghiệp phát triển đã có thể đem trận này người máy đại chiến xu gần hoàn mỹ hiện ra ở màn ảnh, này bản thân chính là một điện ảnh mốc cây số.

Đương nhiên,[ Transformers ] bản thân mặc dù có tiết tấu đem khống bất lực rất nhiều chỗ thiếu hụt, nhưng đại bộ phận thời gian điện ảnh đều là tại đem một lại một ngày xưa chỉ có thể nhìn thấy ở mộng cảnh kinh điển, biến chân thật phảng phất ngay trong tầm tay, chính là bởi vì có như vậy phấn khích, đương Optimus Prime cùng Decepticon ác chiến ở màn ảnh, mới sử mĩ thức chủ nghĩa anh hùng nhiên tình nhiệt huyết ở đây có thể tốt nhất phát ra.

Vì thế, phim đại bán theo lý đương nhiên đến.

Cuối tuần đầu ba ngày,[ Transformers ] từ Bắc Mĩ hào thủ 9210 vạn dollar, xa xa vượt qua Paramount ảnh nghiệp mong muốn 7500 vạn dollar.

Hơn nữa để người không thể tưởng được là, đại lượng fan điện ảnh gia nhập đến duy trì Megatron cùng Decepticon hàng ngũ trong, tựa hồ nhân vật phản diện so chính phái càng bị người hoan nghênh.

“Nói như thế nào đâu? Rất nhiều fan điện ảnh đều cuồng nhiệt duy trì Megatron.”

Paramount ảnh nghiệp trong văn phòng, CEO Brad - Grey nhìn đối diện Spielberg nói,“Rất nhiều người tại Paramount trên trang chính thức nhắn lại, yêu cầu quay chụp Megatron độc lập điện ảnh.”

Spielberg hướng lên trên đẩy đẩy kính mắt,“Đây là Matthew - Horner mang đến phản ứng dây chuyền đi.”

Brad - Grey nhẹ nhàng gật đầu,“Chúng ta cũng không nghĩ đến, Matthew - Horner cá nhân kêu gọi lực chi đại, vượt qua tưởng tượng.”

“Cuối tuần đầu box office đủ để thuyết minh điểm này.” Spielberg nói.

“Đúng vậy, cuối tuần đầu box office vượt qua mong muốn 1700 vạn dollar.” Brad - Grey chi tiết nói,“Nguyên bản đánh giá 7500 vạn dollar, đã là Paramount ảnh nghiệp tổng hợp các phương diện nhân tố được ra kết luận, cũng đem Matthew - Horner kêu gọi lực đầy đủ suy xét ở bên trong, nhưng......”

Hắn không khỏi lắc đầu,“Chúng ta vẫn là xem nhẹ Matthew - Horner a. Này nhiều ra 1700 vạn dollar, không dám nói tất cả đều đến từ Matthew - Horner thị trường kêu gọi, cũng có tuyệt đại bộ phận là như thế này.”

Spielberg cười cười,“DreamWorks vi Matthew - Horner thanh toán mỗi một dollar đều xứng với giá trị.”

“Ân, đích xác xứng với giá trị.”

Brad - Grey không khỏi nghĩ tới cùng Paramount ảnh nghiệp trường kỳ hợp tác Tom - Cruise, Paramount ảnh nghiệp mỗi năm tại hắn trên người đầu nhập nhiều như vậy tiền, thu đến hồi báo giá trị sao? Tom - Cruise tuy rằng là cự tinh, nhưng xem xem hai năm nay, so Matthew - Horner thương nghiệp kêu gọi lực rõ ràng kém không thiếu.

Chẳng sợ không tính thù lao, Paramount ảnh nghiệp chỉ riêng mỗi năm muốn thanh toán cho Tom - Cruise hợp tác phí dụng liền cao tới 1000 vạn dollar, lại tính cả thù lao mà nói, Tom - Cruise dứt khoát chính là tại hấp Paramount ảnh nghiệp huyết.

Hấp huyết còn chưa tính, nhưng hắn mang cho Paramount ảnh nghiệp hồi báo đâu?

Nghĩ đến đây, Brad - Grey hỏi,“Steven, các ngươi không suy xét vi Megatron đơn độc khai phá một hệ liệt sao?”

“Này......” Spielberg buông xuống máy quay phim, đó chính là tiêu chuẩn thương nhân,“Tạm thời không có phương diện này kế hoạch, bất quá có thể suy xét.”

Tiếp, hắn lại phát hiện một khó xử địa phương, Megatron sở dĩ như thế được hoan nghênh, một phương diện là cố hữu nhân khí duy trì, một phương diện khác chính là đến từ phối âm diễn viên.

DreamWorks đã chuẩn bị khai phá tục tập , tục tập trong kế hoạch là không có Matthew - Horner , chung quy hắn phối âm thù lao thật sự là rất cao , nhưng khuyết thiếu Matthew - Horner, còn có hay không để Megatron trở về?

Tiếp tục sử dụng Matthew - Horner mà nói, hắn cảm giác Helen - Hermann cái kia lòng tham không đáy nữ nhân, dám muốn hai ngàn vạn dollar phối âm thù lao.

Này xác thật là nan đề, quay đầu muốn cùng Michael Bay cẩn thận nghiên cứu một chút.

Lại hàn huyên một hồi, Spielberg cáo từ rời đi Paramount ảnh nghiệp, Brad - Grey nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho chính mình trợ lý,“Wundt, ta nhớ rõ đoạn thời gian trước Matthew - Horner cùng Larry - Ellison cái kia nhi tử chuẩn bị hợp tác quay chụp một bộ điện ảnh, ngươi đi tra một chút.”

Bên kia trợ lý hiển nhiên tương đối lý giải tình huống, nói thẳng,“Bọn họ từ Universal ảnh nghiệp trong tay mua xuống [ Fast and Furious ] hệ liệt hậu tục bản quyền, đang chuẩn bị đầu tư chế tác, tháng trước cuối tháng vừa gõ định đạo diễn.”

Brad - Grey hỏi tiếp nói,“Bọn họ đàm hảo phát hành sao?”

“Hẳn là không có.” Trợ lý bên kia tiếp tục nói,“Ta không có nghe đến qua phương diện này tin tức.”

Brad - Grey phân phó nói,“Kia hảo, ngươi đi tra tra, nếu bọn họ không có ký kết phát hành hiệp nghị mà nói, khiến phát hành bộ nhân cùng bọn họ tiếp xúc một chút, xem có thể hay không lấy đến Matthew - Horner này bộ tân tác phát hành quyền.”

Cúp điện thoại, hắn ngồi ở trước bàn làm việc tự hỏi một hồi lâu, Paramount ảnh nghiệp không thể chỉ dựa vào Tom - Cruise, cũng là thời điểm tìm kiếm tân ngôi sao thay thế Tom - Cruise .

Nếu không phải Tom - Cruise trong tay nắm có [ Mission Impossible ] hệ liệt bản quyền, hắn sớm liền muốn đá Tom - Cruise ra cục.

Matthew - Horner có lẽ là một so Tom - Cruise càng tốt bổ sung.

[ Transformers ] tuần đầu box office đại bán, tự nhiên sẽ không khuyết thiếu giải trí truyền thông chú ý, trừ phim bản thân ngoài, rất nhiều truyền thông đưa tin đều trọng điểm đề cập đến Matthew, cho rằng hắn phối âm cấp Megatron mang đến một loại cuồng dã bá đạo lãnh tụ khí chất, so im lặng nội liễm Optimus Prime càng thêm hấp dẫn nhân.

Còn có truyền thông tuyên bố: Matthew - Horner diễn viên chính điện ảnh đại bán, phối âm điện ảnh cũng có thể đại bán, hắn thị trường kêu gọi lực không tha bỏ qua !

Thậm chí,Cinema Score người sáng lập Ed - Mintz nhận phỏng vấn khi, có chút khoa trương nói: Chỉ cần có thể thỉnh đến Matthew - Horner đảm nhiệm biểu diễn, tùy tiện một bộ điện ảnh ít nhất cũng có 1500 vạn dollar cuối tuần đầu box office cam đoan.

Matthew cũng không nghĩ đến,[ Transformers ] cuối tuần đầu box office không ngờ cứ như vậy xuất sắc,9000 vạn dollar trở lên tuần đầu box office, chỉ cần hậu tục xu thế không sụp đổ, Bắc Mĩ box office qua ba ức dollar khả năng thật lớn, Michael Bay cũng có thể như vậy phiên thân, triệt để thoát khỏi tân thế kỷ tới nay vận xấu.

Này đối với hắn đương nhiên cũng là ưu việt nhiều nhiều, có thể tiến một bước đối chứng minh hắn chọn lựa phim cùng hạng mục ánh mắt, cũng có thể khiến càng nhiều người cùng hắn cước bộ đi.

Bất quá, muốn đem [ dị tinh chiến trường ] truyền lại đến Brad - Pitt trong tay cũng không dễ dàng.

Nhìn thấy [ Transformers ] tuần đầu box office thống kê sau, Matthew còn chuyên môn nhìn nhìn phim danh tiếng, box office cùng danh tiếng rất có hắn nhất quán phong cách, box office đại bạo, chuyên nghiệp danh tiếng không tốt.

Tại đứng đầu bình luận điện ảnh trang web “Lạn cà chua” thống kê trung,[ Transformers ] hảo bình suất chỉ có 57%, có thể nói chê khen nửa nọ nửa kia, khen ngợi trên cơ bản là như vậy:“Tuy rằng có thể tin nhân vật rất khó tại [ Transformers ] trung xuất hiện, thế nhưng bộ điện ảnh này thị hiệu để người giật mình, động tác trường hợp để người siêu thích.”

Điện ảnh ngay mặt đánh giá phần lớn đến từ thị hiệu cùng động tác trường hợp; Mà phê bình tắc đến từ kịch tình cùng nhân vật, rất nhiều nổi danh bình luận điện ảnh nhân phân phân cho nó ném lấy lạn cà chua.

Đặc biệt là nổi tiếng bình luận điện ảnh nhân Roger Ebert, lấy phía trước không có khắc bạc chữ châm chọc bộ điện ảnh này.

“Quan khán [ Transformers ] là một lần đáng sợ trải qua, bộ dạng để người khó có thể chịu đựng, chỉ phức tạp tam, chung quanh ngắn ngủi thú vị thời gian, hơn nữa này mấy lạc thú đều bé nhỏ không đáng kể. Nếu ngươi tưởng tiết kiệm tiền vé, liền đi vào trong phòng bếp, phóng một thủ Địa Ngục âm nhạc nhạc đệm hạ giọng nam ca khúc, một mặt gõ nồi nia xoong chảo, một mặt nhắm mắt lại phát huy tưởng tượng -- một thân hình cao lớn lại hành động trì hoãn điện ảnh ngu ngốc.”

“Phim tình thời tiết nhân khó hiểu, đối bạch càng là lời nói ngu xuẩn liên thiên, không hề có ý nghĩa. Ô tô nhân hòa Decepticon nhóm Brooklyn, England cùng hip hop thức khẩu âm phảng phất đến từ xa xôi tinh cầu, mà bọn họ tạo hình càng giống đến từ rác rưởi xử lý trường, giống thạch đầu như vậy trầm mặc ít lời, trong phim nhân loại nhân vật tuy rằng càng thú vị, nhưng trên thực tế đáng giá ca ngợi chỗ cũng vi hồ này hồ.”

“Trong phim chiến đấu trường hợp khó bề phân biệt, đơn độc xem mô hình không có thị giác cảm, thế nhưng hai ba người máy dây dưa cùng một chỗ thời điểm sinh ra đặc biệt hỗn loạn trường hợp, ta cảm giác đặc biệt thú vị là đứng lên có bốn tầng lâu cao như vậy người máy hội cũng dùng quyền đầu đánh nhau, bọn họ bình thường trầm mặc ít lời, đầu lại nhỏ được đáng thương, tựa như nhìn sơn biến khô thời điểm bị một chỉ chảo rán đập trúng đầu......”

Nếu tại mười mấy hai mươi năm trước, có một bộ điện ảnh bị Roger Ebert như thế công kích nói móc, box office khẳng định tốt không đến nơi nào, nhưng thuộc về bình luận điện ảnh nhân thời đại chung quy qua, dù cho Roger Ebert lực ảnh hưởng vẫn là phi thường lớn, thương nghiệp phim chủ thể thụ chúng, lại không mấy người sẽ để ý bình luận điện ảnh nhân bình luận.

Nếu dựa theo bình luận điện ảnh nhân bình luận đi chọn điện ảnh xem, trong một năm cũng tìm không thấy mấy bộ có thể gọi người vui vui vẻ vẻ xem xong điện ảnh.

Sở hữu phản đối bình luận tại Optimus Prime cùng Megatron quyết đấu trung, đều như là tiểu hài tử thổi ra bong bóng xà phòng giống nhau không kham một kích, dễ dàng liền có thể chọc thủng, theo sau một tuần trong,[ Transformers ] này bộ phim tiếp tục bão táp xúc động, lần hai cuối tuần từ lấy đến 5020 vạn dollar sau, Bắc Mĩ box office tích lũy thoải mái đột phá 2 ức dollar đại quan.

Dù là ai đều có thể nhìn ra,3 ức dollar tuyệt đối không phải này bộ phim Bắc Mĩ box office cực hạn.

Cùng lúc đó, DreamWorks điện ảnh phòng công tác cùng Paramount ảnh nghiệp cũng chính thức đối ngoại công bố,[ Transformers ] đệ nhị bộ đã đề lên hai nhà công ty nhật trình.

DreamWorks cũng cùng Helen - Hermann tiếp xúc một chút, tựa hồ muốn tham thảo Matthew tiếp tục vi Megatron phối âm khả năng, Helen - Hermann không chút khách khí khai ra 2000 vạn dollar phối âm thù lao, DreamWorks bên kia lập tức lùi bước trở về.

Mặt sau DreamWorks hay không sẽ tiếp tục tiếp xúc, Matthew cũng không quan tâm.

Hắn đi đến Warner nhà sản xuất, bắt đầu vi giữa tháng bảy quay chụp [ Hancock ] làm cuối cùng chuẩn bị công tác.

Này bộ phim từ năm trước bắt đầu trù bị, nếu không phải phối hợp hắn lịch phát hành, tháng trước liền sẽ khởi động máy quay chụp, Matthew gã này tại kịch tổ danh tiếng luôn luôn rất tốt, cũng phi thường chú ý phương diện này, từ tiến vào kịch tổ [ Hancock ] kịch tổ bắt đầu, liền tạm thời buông xuống mặt khác sự tình, toàn lực đầu nhập đến này bộ phim công tác trong.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 593: Thổi Phồng

Nguyên bản tóc dài biến thành lộn xộn tóc ngắn, trên mặt tùy tiện mang một chiếc kính đen, hồ tra phảng phất đầu mùa xuân tiểu thảo như vậy từ chui ra đến, màu xám áo khoác không biết bao nhiêu nhân không có tẩy qua, thoạt nhìn vừa bẩn lại đầy mỡ, này phúc lôi thôi tạo hình, chính là Matthew tại trường quay trung bộ dáng.

So sánh dưới, Charlize - Theron tuy rằng là phổ thông gia cư trang, nhưng vừa sạch sẽ lại xinh đẹp.

Ra hoá trang gian, cùng Charlize - Theron cùng nhau hướng về studio thù lao trung đi, Matthew vừa đi vừa đánh giá nàng, nói,“Ta nhất định là đắc tội tạo hình sư.”

Charlize - Theron liếc mắt nhìn hắn, trên mặt nhìn không ra bất cứ biểu tình,“Này tạo hình cùng ngươi vừa lúc phối hợp.”

Hai người đi vào trường quay, kịch tổ dĩ nhiên bố trí hoàn tất, đạo diễn Peter - Bogert ý lại đây chào hỏi, lại đơn giản dặn dò qua một ít chú ý hạng mục công việc, quay chụp lập tức bắt đầu.

Quay chụp tiến hành cũng không thuận lợi, điều đầu tiên màn ảnh liên tục NG, không chỉ Matthew cùng Charlize - Theron không có hoàn toàn tiến vào trạng thái, kịch tổ mặt khác phía sau màn ngành nghề, bao gồm đạo diễn Peter - Berg ở bên trong, cũng đều bị vây ở điều chỉnh ma hợp giai đoạn, tiếp cận nửa giờ trôi qua, điều đầu tiên màn ảnh cũng không có chụp hoàn.

Mặt sau một giờ, điều chỉnh ngọn đèn, sửa đổi cơ vị, thêm Matthew cùng Charlize - Theron vấn đề, quay chụp vẫn bị vây ở hô bắt đầu không vài giây, Peter - Berg tiếp kêu NG giai đoạn.

Matthew có thể nhìn ra được đến, đạo diễn Peter - Berg cũng tại tiến hành bản thân điều chỉnh.

Tiếp cận buổi sáng 11h, kịch tổ trải qua ma hợp, khởi động máy điều đầu tiên màn ảnh dài, rốt cuộc quay chụp hoàn tất, nhưng đạo diễn Peter - Berg vẫn là không hài lòng, điều chỉnh cơ vị sau lại quay chụp một điều.

“Tay ngươi trầy da ?” Charlize - Theron đứng ở phòng bếp mặt bàn sau, nắm lên Matthew tay,“Xuất huyết ?”

Matthew cúi đầu nhìn về phía trên tay vết máu, rất ngạc nhiên,“Ta cũng không biết.” Hắn nhân vật đao thương bất nhập,“Tại sao có thể như vậy?”

Charlize - Theron tóc vàng buông xuống dưới, che ở trước mặt,“Quá muộn , ngươi cần phải đi.”

“A, đúng vậy.” Matthew đứng ở nàng đối diện, lại không có rời đi ý tứ,“Ta phải đi, ngủ ngon.”

Charlize - Theron vẫn là nhìn hắn, diễm lệ gương mặt liền đặt ở Matthew trước mặt, Matthew đột nhiên tiến lên một bước, hai người đều chần chờ một chút, minh minh trung phảng phất có một cỗ kỳ lạ lực lượng ở sau lưng thúc giục bọn họ như vậy, hai người cuối cùng hôn ở cùng nhau.

Nhưng nụ hôn này không có duy trì liên tục quá dài thời gian, Charlize - Theron đột nhiên bắt lấy Matthew cổ áo, đem hắn quăng đi ra ngoài, Matthew phi thường phối hợp Charlize - Theron động tác, cả người đều hướng phía sau bay đi, tầng tầng đụng vào một mảnh màn xanh thượng.

Oành --

Màn xanh mặt sau là dày bọt biển cái đệm, hắn đụng vào mặt trên phát ra một tiếng trầm vang.

Matthew đánh vỡ màn xanh, đổ nghiêng tại bọt biển trên đệm, nghe được đạo diễn Peter - Berg tiếng hô,“Cut ! qua !”

Tiếp, một bàn tay thò lại đây, hắn bắt lấy sau, Charlize - Theron đem hắn kéo lên.

“Không có việc gì đi?” Charlize - Theron quan tâm hỏi.

“Không có việc gì.” Matthew đứng thẳng thân thể,“Này không tính cái gì, ta luyện tự do vật lộn suất một chút cũng so này trọng.”

Charlize - Theron xoay người hướng nơi nghỉ ngơi đi, hỏi,“Ngươi còn bảo trì cao cường độ kiện thân cùng huấn luyện?”

Matthew theo đi lên, vừa đi vừa nói chuyện,“Cường độ không tính lớn, đều là có nghiêm khắc kế hoạch , ta nhưng không tưởng đem thân mình luyện hỏng.”

Như là chức nghiệp vận động viên cường độ, hắn xa xa không đạt được, cũng sẽ không ngốc đến đi làm lớn như vậy cường độ huấn luyện, đại bộ phận đối kháng tính chức nghiệp vận động viên ba mươi tuổi sau, đều là một thân thương bệnh.

Kịch tổ một lần nữa điều chỉnh nơi sân cùng cơ vị, hai người đi đến nơi nghỉ ngơi ngồi xuống, Charlize - Theron hảo kỳ hỏi,“Nghe nói ngươi cùng David - Ellison hợp tác đầu tư tân phim?”

“Đúng vậy, đang tại tiến hành lúc đầu khai phá.” Matthew chọn có thể nói nói,“[ Fast and Furious ] hệ liệt thứ bốn bộ, chế tác dự toán đại khái tại 1 ức 2000 vạn dollar tả hữu, ta cùng David - Ellison phần mình bỏ vốn một nửa, ta sẽ biểu diễn nam chính......”

Nói tới đây, hắn trong lòng bỗng nhiên vừa động,“Sally, đây là một ba bộ khúc hệ liệt, nếu thuận lợi mà nói, mặt sau tục tụ hội tiếp tục vỗ xuống, đến lúc đó ngươi cũng cho ta đến cố gắng trợ uy thế nào?”

Charlize - Theron không có cự tuyệt Matthew mời,“Hành a, đến lúc đó chúng ta lại tế đàm.”

Matthew bán chăm chú nửa nói đùa nói,“Ta chuyên môn để người cho ngươi thiết kế một nhân vật...... Ân, một câu dẫn ta xinh đẹp nữ bại hoại.”

“Đến lúc đó lại nói.” Charlize - Theron hơi hơi nhún vai,“Tốt nhất là thiết kế một ta có thể đem ngươi đánh thành đầu heo nhân vật.”

Kịch tổ bên kia điều chỉnh hoàn tất, hai người lại trở lại trường quay, tiếp tục quay chụp.

Buổi sáng quay chụp chấm dứt sau, Matthew cùng Charlize - Theron tại Akiva - Goldsman dẫn dắt dưới, chuyên môn tiếp nhận [ Entertainment Weekly ] phỏng vấn.

Đây là một vị trung niên nam phóng viên, bởi sắp tới giữa trưa, Akiva - Goldsman cố ý đem phỏng vấn đặt ở Warner nhà sản xuất một phòng ăn (nhà hàng) trong, song phương có thể vừa ăn vừa nói chuyện.

Bốn người ngồi vây quanh tại nhất trương đại viên bên cạnh bàn, hưởng thụ qua cơm trưa sau, ăn cơm sau hoa quả, vị kia gọi là Efron - Bellarabi phóng viên bắt đầu hỏi.

Hắn đem máy ghi âm đặt ở bàn ăn trung ương, thứ nhất tìm tới Matthew.

Efron - Bellarabi nhìn Matthew hỏi,“Horner tiên sinh, phía trước có đồn đãi nói ngươi muốn cùng Wachowski huynh đệ...... Tỷ đệ, hợp tác do tiểu thuyết Cloud Atlas cải biên phim, sau này hợp tác không có đạt thành, có phải hay không bởi vì này bộ [ Hancock ]?”

“Không phải.” Matthew lắc lắc đầu, sau đó mượn cơ hội đại quán canh gà,“Không có cùng Wachowski tỷ đệ đạt thành hợp tác phi thường tiếc nuối, ta phi thường thích bọn họ đối với Cloud Atlas cải biên, đáng tiếc không có cơ hội hợp tác.”

Hắn có chừng có mực, tiếp quay lại đề tài,“[ Hancock ] là tại ta nhận thức Wachowski tỷ đệ phía trước liền đàm hảo hạng mục, sớm ở quay chụp I Am Legend thời điểm, Akiva liền theo ta nói qua này hạng mục.”

Akiva - Goldsman nói tiếp nói,“Ta cùng Matthew khi đó liền đạt thành tiếp tục hợp tác ý đồ.”

“Có thể trò chuyện một chút này bộ phim sao?” Efron - Bellarabi hiển nhiên đem Matthew trở thành cuối cùng phỏng vấn mục tiêu,“Nghe nói đây là một bộ kịch tình phiến?”

Matthew nhìn Akiva - Goldsman bên kia liếc nhìn, nói,“Vẫn là khiến Akiva đến hồi đáp ngươi vấn đề này đi, hắn so với ta càng lý giải này hạng mục.”

Efron - Bellarabi ngược lại nhìn về phía Akiva - Goldsman, Akiva - Goldsman cũng không chối từ, nói thẳng,“Hiện tại có ước định mà thành khái niệm, kỳ nghỉ hè phát hành phim hẳn là chủ yếu là phim hành động, kỳ nghỉ phim thì càng chú trọng nhân vật suy diễn cùng với kịch tình. Như vậy, nếu chúng ta đem phong phú nhân vật tình cảm, tràn ngập hí kịch tính tình tiết cùng một bộ Independence Day lịch phát hành điện ảnh hẳn là có hỏa bạo náo nhiệt cảnh tượng kết hợp cùng một chỗ, ngươi có thể tưởng tượng này sẽ sinh ra cái gì hiệu quả sao? Vì sao không thể đem này hai phương diện tinh hoa kết hợp cùng một chỗ, sinh ra tốt nhất hiệu quả đâu?”

“Ngươi vì sao lựa chọn Matthew?” Efron - Bellarabi hỏi.

“Đây là ta cùng với Matthew lần thứ ba hợp tác.” Akiva - Goldsman không chút nào keo kiệt tán dương,“Hai lần trước hợp tác nói cho ta biết, chỉ có một người có thể đem nhân vật này diễn hảo, Matthew chính là thích hợp nhất Hancock diễn viên.”

Hắn cười nói,“Chúng ta quyết tâm chế tác một bộ vừa buồn cười khôi hài, bất cần đời lại ấm áp cảm động phim. Matthew làm một danh kiệt xuất diễn viên năng lực cam đoan hắn có thể khắc sâu nắm chắc này phức tạp nhân vật, cũng suy diễn được vô cùng nhuần nhuyễn...... Tóm lại, Matthew chính là chỉnh bộ phim hạch tâm.”

Efron - Bellarabi quay đầu đi hỏi Matthew,“Có thể nói một chút nhân vật này có nào phương diện đả động ngươi?”

“Ta đối đóng vai Hancock như vậy một vị kỳ lạ anh hùng nhân vật đến vô cùng hưng phấn.” Luận lên bậy bạ mà nói, Matthew năng lực tuyệt đối tại Akiva - Goldsman bên trên,“Khi ta lấy đến như vậy một nguyên sang loại hình kịch bản thời điểm, ta phát hiện một quay chụp này loại phim tuyệt hảo cắt vào điểm -- trước đây chưa từng gặp thô bỉ anh hùng. Hancock là một bất đồng tầm thường mà lại ý vị tuyệt vời nhân vật, đánh vỡ dĩ vãng sở hữu hình thức.”

Efron - Bellarabi lại hỏi hắn,“Có thể nói đơn giản dưới nhân vật này sao?”

Matthew nghĩ nghĩ, tại không kịch thấu tiền đề dưới, nói,“Hancock là cùng ta quá khứ sở biểu diễn bất cứ nhân vật đều bất đồng một phức tạp nhân vật. Mỗi ngày hắn đều đối với này thế giới cảm thấy phẫn nộ, hắn không nhớ rõ tại chính mình trên người phát sinh chuyện gì, cũng không ai có thể giúp hắn tìm đến đáp án, hắn mỗi lần hành động đều xuất phát từ hảo ý, lại bao giờ cũng là rước lấy phiền toái, hắn cùng với ngoại giới tồn tại rất lớn câu thông vấn đề.”

Hắn hơi làm tạm dừng, còn nói thêm,“Nói như thế, Hancock giống như là một cực cụ thiên phú đại học bóng đá đội người thủ quân, nhưng khuyết thiếu chính xác thái độ.”

Vấn đề vẫn ở Matthew cùng Akiva - Goldsman ở giữa đảo quanh, Charlize - Theron tựa hồ bị xem nhẹ , này liền như là hôm nay nàng tại Hollywood như vậy, kinh lịch qua Oscar ảnh hậu huy hoàng cùng [ Smith vợ chồng ] đại bán, gần nhất hơn hai năm thời gian, nàng không có đầy đủ xuất sắc tác phẩm vấn thế, càng không có siêu cao độ hấp thụ ánh sáng.

Hollywood cùng vây quanh Hollywood giới, vốn là dễ quên .

Đại khái là nhận thấy được chính mình xem nhẹ Charlize - Theron vị này tiền Oscar ảnh hậu, Efron - Bellarabi vấn đề rốt cuộc chuyển hướng về phía Charlize - Theron, không hỏi qua ra vấn đề lại cùng Matthew chặt chẽ tương quan.

“Theron tiểu thư, đây là ngươi lần thứ hai cùng Matthew biểu diễn cùng bộ phim nam nữ nhân vật chính.” Hắn hỏi,“Này hay không là hấp dẫn ngươi gia nhập kịch tổ nguyên nhân?”

Charlize - Theron không có nửa phần không khoái, ngược lại cười nhìn nhìn Matthew bên kia, nói,“Ta gia nhập này bộ phim, chính yếu nguyên nhân chính là có thể cùng Matthew một lần nữa hợp tác, chúng ta vẫn bảo trì liên hệ, là hảo bằng hữu cùng ăn ý công tác đồng bọn.”

Nàng thay Matthew cổ xuý nói,“Chỉ có cùng Matthew chân chính cùng một chỗ công tác, ngươi mới sẽ nhận thấy được, hắn thiên tài, hắn không sợ cùng với hắn thẳng thắn thành khẩn, đương này tam giả hợp thành một thời điểm, như vậy hắn có thể đóng vai bất cứ nhân vật, hơn nữa Matthew dũng cảm nhận bất cứ khiêu chiến.”

Phỏng vấn liền tại loại này cho nhau cổ xuý trung tiến hành cùng kết thúc, còn thừa tuyên truyền công việc không cần Matthew bận tâm, hắn mặt sau còn có đại lượng động tác hí muốn quay chụp.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 594: Cảnh Phỉ Đại Chiến

Kịch tổ tại Warner nhà sản xuất quay chụp qua hai tuần phòng bên trong vai diễn sau, ngược lại đi đến Los Angeles đầu đường, bắt đầu quay chụp cảnh quay bên ngoài, nhà sản xuất bên kia studio cùng lộ thiên trường quay đều phải tiến hành tương ứng điều chỉnh, đạo diễn Peter - Berg kế hoạch là chín tháng phía trước thu phục sở hữu cảnh quay bên ngoài, sau đó đuổi tại tháng mười kết thúc sở hữu quay chụp, từ giữa tháng 10 liền có thể chuyển vào hậu kỳ chế tác.

Warner Bros vi [ Hancock ] gõ định lịch phát hành là sang năm kỳ nghỉ hè ngày nghỉ lễ độc lập, như vậy tính mà nói, hậu kỳ chế tác thời gian tương đối hơi chút dư dả một điểm.

Này bộ phim sẽ dùng đến đại lượng CGI sinh thành kỹ thuật, danh như ý nghĩa, Hancock là siêu nhân, rất nhiều động tác cảnh tượng căn bản không phải thường nhân có thể hoàn thành , đều cần tại trước màn xanh quay chụp,

Từ Warner nhà sản xuất chuyển tới Los Angeles đầu đường, kịch tổ trạm thứ nhất liền đến thế kỷ thành.

Một phổ thông ngày làm việc buổi sáng, thái dương vừa mới dâng lên đến, thế kỷ thành tới gần tử tinh cao ốc trung tâm thương mại trước cửa liền bắt đầu bận rộn, Beverly thị cảnh cục mấy chục chiếc xe cảnh sát gào thét mà đến, đem thế kỷ thành trung tâm thương mại tiền kịch tổ lâm thời thuê một cửa tiệm vây được nghiêm kín.

Kịch tổ từ sớm liền cùng Beverly thị cảnh cục đạt thành hiệp nghị, Beverly cảnh sát cũng vui vẻ với hiệp trợ quay chụp.

Tựa như Lầu Năm Góc như vậy, rất nhiều chính phủ bộ môn tỷ như cảnh sát, trung ương cơ quan tình báo cùng liên bang điều tra cục, đều thiết có Hollywood liên lạc văn phòng, chuyên môn phụ trách xử lý cùng Hollywood phương diện nghiệp vụ lui tới.

Không chỉ là phổ thông xe cảnh sát cùng cảnh sát, một chiếc xe phòng bạo cùng một chi SWAT tiểu đội cũng đi tới quay chụp hiện trường.

Đạo diễn Peter - Berg dị thường bận rộn, đối với hắn đến nói, trực tiếp chỉ huy như vậy đại trường hợp là luôn luôn không có qua .

May mà hắn không có trực tiếp chỉ huy qua, lại thực địa tham dự qua, tại đơn độc đạo diễn phim phía trước, hắn vẫn vi Michael Mann đảm nhiệm phó đạo diễn, từng hiệp trợ Michael Mann quay chụp [ Heat ] cùng [ Collateral ] đẳng phim, đặc biệt là [ Heat ] trung kia trường tràn ngập cổ điển tả thực phong cách cảnh phỉ bắn nhau, hắn cũng là hiện trường phối hợp nhân chi nhất.

Đối với như thế nào xử lý trường hợp như vậy, hắn vẫn là có nhất định kinh nghiệm .

Hơn nữa hắn lão sư Michael Mann cũng đến nơi này, bất quá Michael Mann không dễ dàng mở miệng, chỉ là đứng ở một bên xem.

Một chiếc cự đại xe kéo bên trong, Matthew trang điểm xong, tiếp nhận hí phục xuyên lên, ban sơ kịch tổ thiết kế là cùng loại truyện tranh siêu cấp anh hùng bó sát người hí phục, cần bôi lên dầu bôi trơn mới có thể xuyên thượng thân, hắn tưởng cũng không có tưởng liền phủ định quyết , cùng Akiva - Goldsman cùng Peter - Berg thương nghị sau, sửa thành cùng loại cảnh sát Kevlar áo chống đạn màu đen bên người trang bị.

Như vậy trang phục mặc vào đến phương tiện, hơn nữa quay chụp động tác màn ảnh thời điểm cũng sẽ không ảnh hưởng đến linh hoạt độ.

Hắn gặp qua Scarlett Johansson mặc đạo cụ bộ đồ bó sát người bộ dáng, kia vài siêu cấp anh hùng bộ đồ bó sát người cùng vận động viên bộ đồ bó sát người hoàn toàn bất đồng, vận động viên bộ đồ bó sát người đầu tiên suy xét vĩnh viễn là lợi cho vận động cùng làm động tác thực dụng tính, mà cái gọi là siêu cấp anh hùng bộ đồ bó sát người đệ nhất yếu tố tất cả đều là xuyên tại trên người thị giác hiệu quả.

Vì có thể tại màn ảnh trung có xuất sắc thị giác hiệu quả, giống cái gì hậu, nhanh, kín gió, cùng với tại ngực cùng mông gia đệm lót đều là vẻ bình thường.

Xuyên lên vẻ ngoài rất giống Kevlar áo chống đạn trên thực tế phi thường nhẹ nhàng hí phục, Matthew còn hoạt động tay chân thử một chút, xác định sẽ không ảnh hưởng đến động tác, lúc này mới đi ra xe kéo hoá trang.

Hắn đứng ở kéo xe cửa, nhìn về phía thế kỷ thành trung tâm thương mại cửa hông bên kia, trường quay cơ bản bố trí hoàn tất, mấy chục chiếc xe cảnh sát đem một gian có được thủy tinh mạc tường ngân hàng đoàn đoàn vây quanh, còn có một chiếc xe cảnh sát bị vây ở mặt trước nhất, chung quanh rải rác Plexiglas đạo cụ mảnh vỡ, một tóc vàng nữ diễn viên đứng ở xe mặt sau, đang tại cùng kịch tổ phó đạo diễn nói cái gì.

Matthew nhìn nhìn, sau đó tiến vào trường quay, thấy được đạo diễn Peter - Berg, Peter - Berg bên cạnh còn đứng một màu tóc hoa bạch người da trắng lão đầu, lão đầu mang ánh mắt, hào hoa phong nhã, có vẻ phi thường có phạm.

Peter - Berg còn tại chỉ huy kịch tổ, Matthew đi đến lão đầu trước mặt, này lão đầu tại Hollywood phi thường có danh, tuy rằng phía trước chưa thấy qua, nhưng hắn nhận thức đối phương.

“Ngươi hảo, Michael Mann tiên sinh.” Hắn chủ động thò tay chào hỏi.

Michael Mann cũng thấy được Matthew, cùng hắn nắm tay, cười nói,“Ngươi hảo, Matthew. Bảo ta Michael liền hảo.”

Matthew có chút khách khí nói,“Không nghĩ tới có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi.”

“Ta cùng Peter là bằng hữu.” Michael Mann không có đề Peter - Berg từng là hắn trợ thủ sự, hắn chỉ chỉ bên cạnh cao ngất đứng vững tử tinh cao ốc,“Ta hôm nay muốn đi CAA làm việc, vừa lúc đi ngang qua bên này, lại đây xem xem.”

Matthew sớm liền nghe Akiva - Goldsman nói qua, Peter - Berg độc lập phía trước, vẫn đảm nhiệm Michael Mann trợ thủ, phỏng chừng Michael Mann là cố ý lại đây xem xem chính mình học sinh.

Hai người ghé vào cùng nhau hàn huyên vài câu, đề tài cũng là vây quanh điện ảnh, tự nhiên mà vậy nói đến hiện tại chuẩn bị quay chụp cảnh này.

“Nhìn nơi này......” Matthew không phải không có cảm khái nói,“Ta nghĩ đến ngươi quay chụp [ Heat ], kia trường bắn nhau hí đã trở thành kinh điển.”

Michael Mann cười cười, nói,“Đáng tiếc điện ảnh tổng thể phản ứng không phải rất tốt.”

Matthew lại nói,“Có như vậy một màn diễn tại, [ Heat ] chính là vĩnh hằng kinh điển.”

Hôm nay rất nhiều truyền thông bình ra chín mươi niên đại mười đại điện ảnh kinh điển cảnh tượng trung, [ Heat ] bắn nhau hí thường xuyên sẽ đứng hàng trong đó, bởi cả bộ điện ảnh tiết tấu chậm đến mức khiến người giận sôi, hắn chưa từng có xem xong qua, nhưng ngân hàng cướp bóc cảnh phỉ bắn nhau hí, lại lặp lại quan khán qua rất nhiều lần.

Vài danh cướp bóc dựa vào trong tay tự động hỏa lực, đem mười mấy tên cảnh sát áp chế nâng không nổi đầu đến, cuối cùng Robert - De Niro cùng Hans Zimmer dựa vào cường đại sức sống, từ cảnh sát phong tỏa quyển trung giết đi ra ngoài.

So với điện ảnh bản thân, cảnh này truyền bá độ cực kỳ rộng khắp, thậm chí trở thành rất nhiều điện ảnh học viện giáo tài, này lực ảnh hưởng càng là siêu việt điện ảnh.

1997 năm phát sinh tại bắc Hollywood cướp bóc án, hai danh cướp bóc cầm trong tay súng tự động khiến hơn một trăm danh cảnh sát thúc thủ vô sách, sự hậu cảnh sát tìm tòi bọn họ nơi ở, máy quay phim trông được đến chính là [ Heat ] này bộ phim.

Nghe nói cướp bóc cướp bóc ngân hàng phía trước, từng lặp lại quan khán qua trận này bắn nhau hí.

Xã hội tại ảnh hưởng Hollywood điện ảnh, Hollywood điện ảnh làm sao không ảnh hưởng xã hội, rất nhiều Hollywood đạo diễn, biên kịch cùng cảnh tượng thiết kế sư đợi đã (vân vân), từ trên ý nghĩa nào đó đến nói, đều có thể nói phạm tội thiết kế phương diện thiên tài.

Cho nên,911 sự kiện sau, Washington đương cục từng triệu tập rất nhiều Hollywood đạo diễn cùng biên kịch hội tụ nhất đường, khiến này mấy điện ảnh nghề hành nghề giả não động đại khai, thiết tưởng nếu bọn họ là khủng bố phần tử, sẽ như thế nào đối USA thực thi khủng bố tập kích......

Tuy rằng Hollywood luôn luôn đều không thừa nhận có phạm tội phần tử đang bắt chước Hollywood điện ảnh, nhưng Hollywood điện ảnh rất nhiều phạm tội thủ pháp có phạm tội phần tử tiến hành bắt chước, lại là chân thật tồn tại .

Hiện trường rất nhanh toàn bộ bố trí hoàn tất, đạo diễn Peter - Berg cùng Matthew giải thích vài câu, quay chụp lập tức bắt đầu.

Trước hết quay chụp là một ít kỹ năng đặc biệt màn ảnh, giống kia vài treo dây thép khiêu dược hoặc là mặt khác nguy hiểm động tác, Matthew cũng sẽ không lên sân tự mình quay chụp, toàn bộ do kỹ năng đặc biệt thế thân hoàn thành, tại Hollywood quay chụp độ khó cao cùng nguy hiểm hệ số tương đối lớn màn ảnh, kịch tổ cơ bản đều sẽ không khiến diễn viên chính tự mình lên sân, dù cho diễn viên chính muốn tự mình thượng, cũng sẽ không cho phép.

Thủ tuyển là bảo hiểm vấn đề, giống Matthew lần này quay chụp, kịch tổ vì hắn mua nhân thân an toàn bảo hiểm tối cao bồi phó mấy ngàn vạn dollar, công ty bảo hiểm tại kịch tổ đại biểu nhìn thấy hắn quay chụp nguy hiểm màn ảnh, có thể trực tiếp cùng đạo diễn liều mạng.

Tiếp theo đây cũng là đối kịch tổ cùng sở hữu đầu tư nhân phụ trách, diễn viên chính một khi thụ thương, phim tất nhiên sẽ lùi lại, thời gian cũng là phí tổn.

Cuối cùng, Matthew bản thân cũng phi thường chú ý điểm này, hôm nay hắn không phải không xu dính túi tiểu diễn viên , đại minh tinh liền muốn có đại minh tinh tự giác.

Đây không phải không phụ trách, ngược lại là phụ trách nhiệm cùng chức nghiệp tố dưỡng thể hiện.

Vô luận là người xem, vẫn là truyền thông, hoặc là kịch tổ công tác nhân viên, không ai sẽ luyên thuyên, bởi vì này mới là bình thường tình huống.

Quay chụp kỹ năng đặc biệt màn ảnh thời điểm, cũng ra một điểm ngoài ý muốn, Matthew một vị kỹ năng đặc biệt thế thân hoàn thành Hancock từ trên trời giáng xuống màn ảnh, từ một xe khống trên đài cao nhảy xuống thời điểm, khiêu trật một ít, kết quả trật chân, toàn bộ cổ chân đều sưng lên, kịch tổ lập tức phái chuyên xa đem hắn đưa đi phụ cận bệnh viện.

Bất quá, quay chụp không có đình chỉ, kịch tổ tiếp tục vận chuyển, Matthew kỹ năng đặc biệt thế thân không chỉ một, thụ thương cái kia tự nhiên có chuyên gia đi xử lý, bình thường sẽ có đầy đủ tiền tài bồi thường, hiện trường quay chụp lại đổi một đặc kĩ diễn viên liền là.

Matthew tuy rằng thường niên bảo trì kiện thân và tự do vật lộn huấn luyện, nhưng sẽ không quá phận đánh giá cao chính mình, như là cùng loại màn ảnh, cho dù là hắn này vận động thiên phú rất cao người đi hoàn thành, ai cũng không thể cam đoan sẽ không thụ thương.

Làm một kẻ có tiền có gia có nghiệp lại có bó lớn nhân sinh có thể hưởng thụ nhân, hắn sẽ không đi mạo không sợ phiêu lưu.

Đổi làm năm sáu năm trước, nếu kịch tổ có cần, hắn khả năng sẽ tự mình lên sân, nhưng nhân tâm tính cùng tư tưởng đều là theo hoàn cảnh cùng tự thân trạng huống tại biến hóa , hiện tại hắn vẫn là phi thường cố gắng cùng chuyên nghiệp, bảo đảm nhân thân an toàn lại là tiền đề điều kiện.

Matthew đại bộ phận thời gian đều ở bên xem, đại đa số thời điểm, đều là tại đặc kĩ diễn viên hoàn thành kỹ năng đặc biệt động tác hí sau, hắn lại thượng trường quay chụp kế tiếp ngay mặt màn ảnh, hậu kỳ chế tác đem này mấy màn ảnh cắt nối biên tập cùng một chỗ, hoàn toàn không có vấn đề.

Tuyệt đại bộ phận khó khăn động tác cảnh tượng thực ra đều là như vậy quay chụp , chỉ cần lưu tâm quan sát Hollywood động tác điện ảnh, không khó phát hiện cơ hồ mọi động tác cảnh tượng trung, diễn viên chính ngay mặt màn ảnh đều có hạn, thường thường là xen kẽ tại động tác vai diễn trong, này tại quay chụp khi cơ bản đều là chụp hai lần, đặc kĩ diễn viên quay chụp động tác hí, diễn viên chính phụ trách ngay mặt màn ảnh, sau đó cắt ở một khối.

Hắn đoạn thời gian trước đi qua [ Iron Man ] kịch tổ, nhìn Scarlett Johansson quay chụp Hắc Quả Phụ một đoạn động tác hí, Scarlett Johansson kỹ năng đặc biệt thế thân là một thân cao cùng nàng xấp xỉ nam nhân !

Không biết người xem nhìn thấy khêu gợi Hắc Quả Phụ làm ra các loại mê người đánh nhau động tác thèm nhỏ dãi khi, biết được tuyệt đại bộ phận đều là một nam nhân tại bó sát người chế phục dưới nhét các loại đệm lót quay chụp mà thành mà nói, sẽ là cái gì cảm thụ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 595: Tinh Thần Chuyên Nghiệp

Phanh -- phanh --

Tiếng súng một trận lại một trận vang lên, từng phiến ô tô thủy tinh tùy theo vỡ tan, mấy chục danh cảnh sát cúi đầu ghé vào xe mặt sau, bị dày đặc viên đạn áp chế không thể ngẩng đầu, liền tại đối diện thủy tinh mạc tường phía sau, bóng người không ngừng đung đưa, có người bưng súng tự động hướng bên này ngắm chuẩn, họng súng tựa hồ còn có hỏa diễm phun ra.

“Nằm sấp xuống ! nằm sấp xuống......”

Một danh cảnh trưởng tại ô tô mặt sau la lớn,“Tất cả đều nằm sấp xuống !”

Vỡ tan thủy tinh mảnh vỡ giống như không cần tiền từ phía trên hoa hoa rớt xuống.

Matthew cùng một danh cảnh quan từ phụ cận chỗ cao xuống dưới, một danh mắc Steadicam nhiếp ảnh sư vẫn ở phía trước quay chụp.

“Cái gì tình huống?” Hắn nhìn cách đó không xa hỏi cảnh quan.

“Ngân hàng cướp bóc.” Cảnh quan nhanh chóng nói,“Ít nhất có tám danh con tin, bốn danh tội phạm !”

Hắn lại chỉ chỉ tối dựa vào phía trước một chiếc xe cảnh sát, tên kia tóc vàng nữ cảnh quan đang trốn ở mặt sau, nói,“Một danh cảnh quan bị nguy, nhưng đối phương tự động hỏa lực quá cường đại, chúng ta tới gần không được nàng.”

Matthew hái xuống kính đen, đứng ở một chiếc ô tô phía sau, nhìn về phía ngân hàng bên kia, cảnh quan cùng lại đây tiếp tục nói,“Toàn bộ buổi sáng bọn họ vẫn đối với chúng ta bắn phá.”

“Ân.” Matthew gật gật đầu, liền chuẩn bị lao ra, cảnh quan thò tay giữ chặt hắn, nhắc nhở nói,“Bọn họ có cỡ nòng lớn trọng hỏa lực, không biết ngươi được hay không.”

Matthew tránh thoát cảnh quan tay,“Ta sẽ không có việc gì .”

Hắn vừa định đi ra ngoài, chỉ đi về phía trước một bước, lại lui trở về, miệng mở ra khép lại vài lần, mới có điểm cứng ngắc nói,“Các ngươi làm được rất tốt !”

Cảnh quan lập tức ngây ngẩn cả người.

Matthew xoay người đối với chung quanh sở hữu cảnh sát nói,“Các ngươi làm được rất tốt ! làm được rất tốt !”

Đám cảnh sát bắt đầu khi có điểm không thích ứng, nhưng rất nhanh liền có nhân đối Matthew cười cười, Matthew hai tay chống đỡ, nhảy lên kia chiếc xe cảnh sát.

“Đình !” Đạo diễn Peter - Berg kêu ngừng quay chụp, đối Matthew bên này giơ tay,“OK ! chúng ta quay chụp tiếp theo trường.”

Nơi này còn có một hồi Hancock bay qua ô tô hí, phía trước do đặc kĩ diễn viên quay chụp hoàn thành .

Toàn bộ cảnh tượng không biến, máy quay phim cùng ngọn đèn làm ra điều chỉnh, Peter - Berg tìm đến Matthew, chỉ trốn ở xe cảnh sát mặt sau tóc vàng nữ cảnh sát, nói,“Ngươi đi qua cứu viện nàng, đừng chạy, lại càng không muốn khẩn trương, muốn có tản bộ bàn thoải mái.”

Matthew gật đầu,“Không thành vấn đề.”

Quay chụp tiến hành hơn hai tuần thời gian, hắn cũng tìm đến trạng thái.

Bên kia kỹ năng đặc biệt tổ cũng làm hảo chuẩn bị, Peter - Berg trở lại đạo diễn máy theo dõi mặt sau, la lớn,“Quay chụp...... Bắt đầu !”

Nguyên bản im lặng trường quay lập tức trở nên ồn ào hỗn loạn lên, tiếng hô, tiếng súng cùng tiếng hét thảm liên tiếp không ngừng vang lên, Matthew đi nhanh hướng tới đối diện ngân hàng cửa kia chiếc xe cảnh sát đi, có thể ngửi được truyền lại đây khói thuốc súng hương vị, ngẫu nhiên còn cúi đầu xem xem, phảng phất trúng đạn như vậy, thò tay đạn điệu quần áo bên trên khói thuốc súng.

Viên đạn xạ kích hiệu quả tất cả đều muốn dựa vào hậu kỳ chế tác tăng thêm, hắn chỉ cần làm ra tư thái là có thể .

Matthew từ một mảng lớn biển quảng cáo vừa đi qua, nhất phiến lại nhất phiến thủy tinh tủ tại kỹ năng đặc biệt tổ tỉ mỉ khống chế dưới tạc nứt thành mảnh vỡ, tất cả đều rơi vào một mặt khác, tựa như thật gặp đến viên đạn xạ kích như vậy.

Từ một chiếc SUV tiền đi qua sau, Matthew dựa theo trước đó thiết lập lộ số, làm ra một tùy tay phát động tác, tại hắn làm ra này động tác tiếp theo giây, kia chiếc SUV ầm ầm bạo tạc.

Làm chân hán tử, đương nhiên không thể quay đầu xem bạo tạc.

Matthew đi đến kia chiếc xe cảnh sát phía sau, nâng dậy quỳ rạp trên mặt đất vô cùng thống khổ nữ cảnh sát, lớn tiếng nói,“Ngươi làm được rất tốt !”

Tên kia nữ diễn viên chỉ là thống khổ lắc đầu, một câu đều nói không ra đến.

“Ta có thể chạm ngươi thân thể sao?” Matthew chững chạc đàng hoàng lớn tiếng hỏi,“Có thể sao?”

Nữ diễn viên đầy mặt thống khổ gật đầu,“Cầu ngươi , đem ta mang đi !”

Matthew bắt lấy nữ diễn viên cánh tay, chuẩn bị đem hắn nâng dậy đến.

Đạo diễn Peter - Berg tiếng hô truyền tới,“Đình ! này một điều qua !” Hắn trước đối Matthew bên kia gật gật đầu, lại đối kỹ năng đặc biệt tổ bên kia hô,“Chuẩn bị sẵn sàng, các ngươi có hai mươi phút thời gian !”

Diễn viên tạm thời nghỉ ngơi, hắn lại không có một chút thả lỏng, trước nhìn một lần vừa quay chụp màn ảnh, tiếp cùng nhiếp ảnh sư phối hợp máy quay phim cơ vị, lại đi kỹ năng đặc biệt tổ xem xét thiết bị tình huống.

Kế tiếp muốn quay chụp là Hancock trảo xe cảnh sát đương tấm chắn màn ảnh, diễn viên đương nhiên không có khả năng trảo xe đi, này cần nhờ kỹ năng đặc biệt tổ tiến hành phối hợp.

Peter - Berg cẩn thận tỉ mỉ, không buông tha bất cứ khả năng ra sai lầm địa phương, không chỉ là hôm nay quay chụp, bao gồm này bộ phim phía trước sở hữu quay chụp, hắn đều đánh một trăm hai mươi phân tinh thần, trả giá 200% cố gắng.

Đối với hắn như vậy đạo diễn đến nói, đạo diễn như vậy đại chế tác cơ hội quá khó được.

Ban sơ đảm nhiệm Michael Mann trợ thủ thời điểm, hắn còn không có cảm giác thế nào, mặc kệ là diễn viên vẫn là điện ảnh công ty, xem tại Michael Mann trên mặt mũi, đối với hắn đều là khách khách khí khí, nhưng từ rời đi Michael Mann độc lập trở thành một danh đạo diễn bắt đầu, chân chính cảm nhận được một tân nhân đạo diễn không dễ dàng.

Này hạng mục phía trước, hắn chỉ có thể tại độc lập giới điện ảnh đạo diễn một ít tiểu chế tác, đầu tư tối cao cũng bất quá mấy trăm vạn dollar, không phải hắn không tưởng đạo diễn nhất tuyến đại chế tác, mà là không ai nguyện ý cấp một tân nhân đạo diễn cơ hội như vậy.

Thật vất vả quay chụp qua mấy bộ tiểu chế tác, hỗn ra một chút danh khí, mượn dùng Michael Mann đề cử, hắn gặp Akiva - Goldsman này quý nhân, cứ việc một độ có chút chần chờ, lại biết không thể bỏ qua cơ hội như vậy.

Khả năng thật có đạo diễn nguyện ý tại độc lập giới điện ảnh trung đãi một đời vi nghệ thuật hiến thân, nhưng tuyệt đại bộ phận đạo diễn đều cùng hắn giống nhau, có đạo diễn nhất tuyến chủ lưu thương nghiệp đại chế tác cơ hội, ai nguyện ý tiếp tục dừng lại tại kia trong giới nhỏ?

Kiểm tra qua kỹ năng đặc biệt tổ, Peter - Berg đối người phụ trách nói,“Teros, ngươi lại kiểm tra một lần, không cần có bất cứ ngoài ý muốn, chúng ta tranh thủ một lần liền qua.”

“Hảo.” Kỹ năng đặc biệt tổ người phụ trách nói.

Đợi đến vị này kỹ năng đặc biệt tổ người phụ trách lại kiểm tra một lần, xác định không có vấn đề, Peter - Berg mới trở lại chính mình đạo diễn máy theo dõi mặt sau, hắn ánh mắt chuyển hướng diễn viên bên kia, ánh mắt rơi vào Matthew - Horner trên người.

“Ta thật sự rất gặp may mắn a.” Hắn thấp giọng lầm bầm lầu bầu,“Độc lập trở thành đạo diễn có Michael Mann hỗ trợ, chuyển tiến thương nghiệp giới điện ảnh đệ nhất bộ tác phẩm chính là Matthew - Horner diễn viên chính......”

Hắn tại độc lập giới điện ảnh dốc sức làm qua, cái kia giới là rất nhiều tân nhân đạo diễn lúc đầu giai đoạn con đường tất phải đi qua, so với chính hắn, đại bộ phận tân nhân đạo diễn tài nguyên cùng cơ hội thật sự là kém nhiều lắm, thậm chí là cách biệt trời đất.

Tiếp nhận này hạng mục phía trước, hắn từng từ một làm điện ảnh thị trường điều tra bằng hữu chỗ đó, từng nhìn đến một phần về tân nhân đạo diễn sinh tồn trạng huống điều tra báo cáo, một tổ số liệu phá lệ dẫn nhân chú mục: Tại được điều tra sáu mươi vị đã từng có một bộ trưởng phiến tác phẩm tân nhân đạo diễn trung, có 38% được điều tra đạo diễn xử nữ tác là chính mình ra tiền, trong đó tại một năm bên trong gom góp đến tài chính tỉ lệ chỉ có 21%, đại bộ phận tác phẩm phải trải qua một tới hai năm thậm chí ba năm trên đây thời gian mới có thể quay chụp. Tại kia chút từng có hạng mục thất bại trải qua được điều tra giả trung, có 58% đến từ đầu tư vấn đề, ở tất cả tuyển hạng thủ vị.

Không có người sẽ dễ dàng tín nhiệm một tân nhân đạo diễn, tựa như không ai dễ dàng tin tưởng tân nhân biên kịch như vậy.

Peter - Berg đối với này có thiết thân thể hội, giống hắn như vậy người may mắn thật sự là quá ít .

Trên thực tế, bởi người sống sót lệch lạc, kia sáu mươi đã có một bộ trưởng phiến tác phẩm được điều tra giả đã thuộc về “Cuối cùng lấy đến đầu tư người may mắn”, tại bọn họ ngoài, bởi trù không đến tiền mà bị bắt ngưng hẳn điện ảnh đạo diễn mộng, liên tối chuyên nghiệp điện ảnh điều tra cơ cấu cũng không biết có bao nhiêu .

Chỉ có đem xử nữ tác đánh ra đến, mới có thể chính thức bước vào “Điện ảnh đạo diễn” hàng ngũ, nhưng đây là một đạo khảm, Michael Mann từng cùng hắn nói như vậy qua: Đây là một nghịch lý, ngươi muốn người khác nhét tiền cho ngươi quay phim, đầu tiên ngươi phải có một bộ điện ảnh chứng minh chính ngươi năng lực. Cho nên ngươi đệ nhất bộ điện ảnh muốn như thế nào tìm đến đầu tư, liền trở nên đặc biệt khó.

Tân đạo diễn tìm đầu tư có bao nhiêu khó? Peter - Berg tự mình thể hội qua, chuyên nghiệp công ty không dám đầu, tư nhân đầu tư tìm không thấy, dự thụ bản quyền không ai mua, crowdfunding độ khó lớn hơn trời......

Giống Christopher - Nolan mới xuất đạo khi, vì trù tính tân phim quay chụp tài chính, không tiếc buông xuống dáng người tại bên trong rạp chiếu phim cầu người xem crowdfunding.

Cứ việc lộ so khác tân nhân đạo diễn đi được thuận thuận, Peter - Berg lại cũng đầy đủ thể hội qua trong đó gian nan khốn khổ.

Năm đó vừa ly khai Michael Mann khi, hắn đi tìm đầu tư, đi một chụp phim nghệ thuật công ty, cái kia người phụ trách đánh ngáp nghe xong hắn lao lực miệng lưỡi giảng thuật, sau đó nói, ngươi xem chúng ta làm đều là Oscar lượng cấp ......

Vì thế, đối phương liên kịch bản cũng không có xem, liền cự tuyệt .

Theo sau hắn hạng mục tại Michael Mann giới thiệu dưới, tìm đến đầu tư, hơn nữa cũng khiến chế tác công ty tiểu kiếm một bút, nhưng năm đó cự tuyệt hắn kia gia công ty, lại không có bởi vì chính mình bỏ lỡ một bộ kiếm tiền điện ảnh mà hối hận: Cự tuyệt một bộ không có bất luận kẻ nào học tập xử nữ tác, tại bọn họ xem ra là phù hợp chuyên nghiệp tinh thần thực hiện.

Chính như hắn tự mình cảm nhận được như vậy: Một bất đắc dĩ hiện trạng là, nếu ngươi là tân nhân, như vậy của ngươi kịch bản viết bao nhiêu hảo, rất nhiều thời điểm cũng không thể khiến ngươi tại đối mặt đầu tư nhân thời điểm thêm điểm.

Thậm chí, đồng dạng một kịch bản tại dưới hoàn cảnh bất đồng sẽ có bất đồng vận mệnh: Có đại đạo diễn Michael Mann đề cử, hắn cái kia hạng mục kéo đến đầu tư; Không có Michael Mann giúp, hắn có lẽ đến hiện tại đều tìm không đến đầu tư.

Hai mươi phút sau, quay chụp đúng giờ bắt đầu, Peter - Berg ngồi ở đạo diễn máy theo dõi mặt sau, tập trung tinh thần chưởng khống toàn trường.

Tiếng súng lại một lần vang lên,[ Hancock ] quay chụp hấp dẫn rất nhiều truyền thông phóng viên cùng người đi đường vây xem, không ít người đều tụ tập ở bên ngoài quan khán, có chút fan điện ảnh phát hiện Matthew sau, còn chuẩn bị tốt bút cùng sổ, tính đợi một hồi đi tìm hắn kí tên.

Francis - Lawrence đi ra Tử Tinh cao ốc cửa, hội hợp chờ ở cửa Paula Patton, cũng phát hiện cách đó không xa quay chụp.

“Là Matthew - Horner diễn viên chính phim tại quay chụp.” Paula Patton nói.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 596: Phát Hành Cạnh Tranh

Từ Tử Tinh cao ốc đi đến thế kỷ thành trung tâm thương mại bên kia, Francis - Lawrence cùng Paula Patton cố ý tìm dễ dàng thấy rõ toàn bộ lâm thời trường quay địa phương, đứng ở tương đối cao trên bậc thang, đánh giá trường quay trung chính tại phát sinh hết thảy.

Hắn thấy được Akiva - Goldsman, thấy được Matthew - Horner......

Sau đó, nhớ tới I Am Legend kịch tổ phát sinh hết thảy, còn có hảo bằng hữu Spike Lee tao ngộ.

Một chủng tộc kỳ thị phần tử, thế nhưng đem một dân chủ tự do đấu sĩ nói xấu thành như vậy, thế giới này có hay không công lý? Chẳng lẽ toàn mĩ truyền thông cùng dân chúng ánh mắt đều mù sao?

Francis - Lawrence hô hấp có điểm cấp bách, kia vài hồi ức thật sự là rất bực bội .

Đặc biệt là làm bằng hữu Spike Lee tao ngộ, khiến hắn phá lệ phẫn nộ, một giới điện ảnh nhất lưu đạo diễn, một vi hắc nhân tranh thủ quyền lợi đấu sĩ, hôm nay nghèo túng đến liên công tác đều tìm không đến, chỉ có thể mỗi ngày mượn rượu kiêu sầu, cộng thêm hút heroin cùng thuốc phiện tình cảnh.

Lần trước hắn đi vấn an Spike Lee, còn phát hiện ma túy cùng ống chích.

Còn như vậy đi xuống, vị này đỉnh đỉnh đại danh dân chủ tự do đấu sĩ liền triệt để hủy a !

Nhưng hắn khuyên bất động Spike Lee, hắn cùng Paula Patton thêm vào cùng một chỗ đều khuyên bất động Spike Lee, mỗi khi có Matthew - Horner hảo tin tức ở trên truyền thông xuất hiện, Spike Lee liền sẽ uống càng nhiều rượu, hấp càng nhiều thuốc phiện.

“Hắn thật sự là đắc ý a.” Paula Patton nhìn đứng ở trường quay trung cùng người sản xuất Akiva - Goldsman chuyện trò vui vẻ Matthew - Horner, lãnh mặt đen nói,“Cười như vậy xấu, cũng hảo ý tứ trương miệng !”

Francis - Lawrence nhìn bạn gái liếc nhìn, lại không có tiếp lời của nàng, bởi vì Paula Patton rõ ràng nói là khí nói, chỉ cần ánh mắt không thành vấn đề nhân, đều biết Matthew - Horner bộ dạng đặc biệt hảo xem.

“Ta tưởng đến Spike Lee.” Hắn thở dài.

Paula Patton không cho là đúng,“Đó là chính hắn xui xẻo.” Nàng chỉ trường quay trung Matthew cùng Akiva - Goldsman nói,“Francis, ngươi có cơ hội chứng minh, khiến kia hai khốn kiếp nhìn thấy, buông tay ta và ngươi là sai lầm !”

Francis - Lawrence cũng nhìn về phía bên kia, trong đầu nhớ lại vứt bỏ I Am Legend đạo diễn ngày đó phát sinh sự, trong lúc nhất thời không đáp lại.

Paula Patton tiếp tục nói,“Chúng ta [ Alien vs Predator 2] cùng I Am Legend đều tại tháng mười hai phát hành, chúng ta phim chỉ so với kia hai khốn kiếp muộn phát hành một tuần, chúng ta có thể cho bọn họ thứ cuối tuần box office trên diện rộng co lại.”

Francis - Lawrence vẫn là không nói gì, mày lại hơi hơi nhăn lại, cho dù là đến hiện tại, hắn cũng tưởng không thông Warner Bros vì cái gì muốn đem I Am Legend định đương tại [ Alien vs Predator 2] tiền một cuối tuần.

“20th Century Fox sớm liền vi [ Alien vs Predator 2] định hảo lịch phát hành.” Paula Patton bắt lấy Francis - Lawrence một căn cánh tay, nói,“Qua rất lâu sau, Warner Bros mới tuyên bố I Am Legend lịch phát hành, này trong đó khẳng định có Matthew - Horner cùng Akiva - Goldsman tại phá rối ! bọn họ chính là tại nhằm vào chúng ta !”

“Có......” Francis - Lawrence chậm rãi gật đầu,“Có...... Loại này khả năng.”

Tuy rằng hắn trong lòng cho rằng này hai bộ phim từ đầu tư đến chủ sáng đội hình đều không là một cấp bậc, nhưng hắn cũng không cho rằng chính mình so Guillermo - Del - Toro cái kia người Mexico sai.

Nếu Guillermo - Del - Toro làm tạp , mà hắn đạo diễn [ Alien vs Predator 2] lại đại lấy được thành công, khẳng định sẽ tại Matthew - Horner cùng Akiva - Goldsman trên mặt hung hăng trừu đầy miệng, khiến này hai khốn kiếp hối hận không thôi.

Nói vậy Spike Lee cũng thực thích nhìn thấy kết quả như vậy đi? Nói không chừng có thể khiến hắn một lần nữa tỉnh lại lên, vĩ đại hắc nhân dân chủ tự do đấu tranh sự nghiệp, cần vị này đấu sĩ tiếp tục tham gia.

Francis - Lawrence cùng Paula Patton không có lập tức đi, mà là đứng ở chỗ này, tiếp tục quan khán kịch tổ quay chụp, mãi cho đến kịch tổ kết thúc công việc, lúc này mới rời đi trung tâm thương mại, phản hồi Tử Tinh cao ốc phụ cận bãi đỗ xe, lấy xe lái rời đi.

Nhìn thấy kịch tổ kết thúc công việc, chung quanh người vây xem phân phân tán đi, phóng viên cẩu tử chuẩn bị tiếp tục cùng chụp, kia vài fan điện ảnh phân phân tràn ra lâm thời trường quay lối ra vị trí, chuẩn bị hướng thích diễn viên muốn kí tên.

Felice - Beretta liền hỗn loạn tại fan điện ảnh trong, bất quá nàng không có tìm Matthew kí tên tính toán, Matthew kí tên nàng thu thập nhiều lắm, lần đầu kí tên, trường quay kí tên, thông cáo kí tên, fan điện ảnh ký chính thức danh đợi đã (vân vân).

Nàng tìm địa thế tương đối cao địa phương, lấy ra ba lô trung máy ảnh, trang bị thật dài tiêu màn ảnh, chuẩn bị quay chụp một ít ảnh chụp, theo sau phát đến phấn ti tiếp ứng trang web bên trên đi, Matthew tân phim đang tại quay chụp, đây cũng là giúp khuếch tán tân phim độ nổi tiếng.

Một ngày công tác bận rộn hoàn tất, Matthew đi trước xe kéo hoá trang tẩy trang, lại đơn giản tắm rửa, tại tám tháng phân thời tiết bên trong, mặc một thân nghiêm kín Kevlar trang bị vỗ lâu như vậy, trên người sớm liền bị mồ hôi ướt đẫm , mồ hôi đều tại theo thân thể hô hô chảy xuống.

Xung hoàn tắm, thay khô mát quần áo, lại tiếp nhận Bella - Anderson truyền đạt chén nước, liên uống vài khẩu, hắn lúc này mới cảm giác thư thái một ít.

“Hơn một giờ trước, ta đi trường quay bên ngoài tiếp điện thoại, thấy được hai người.” Bella - Anderson cũng không đợi Matthew đặt câu hỏi, nói thẳng,“Ta nhìn thấy Francis - Lawrence cùng Paula Patton, bọn họ hai hình như là từ Tử Tinh cao ốc đi ra .”

Matthew gật gật đầu,“Ta nhớ rõ lúc ấy Will - Smith cùng ta cạnh tranh I Am Legend nam chính thời điểm, Francis - Lawrence liền cùng CAA ký hợp đồng, hiện tại CAA chuyển đến Tử Tinh cao ốc, phỏng chừng bọn họ là từ CAA đi ra đi.”

Bella - Anderson còn nói thêm,“Ta đặc biệt lưu ý bọn họ một chút, bọn họ vẫn xem quay chụp, thẳng đến kết thúc công việc mới rời đi.”

“Không cần phải xen vào bọn họ.” Matthew khoát tay,“Hai không quan trọng tiểu nhân vật.”

Nếu không phải Bella - Anderson nhắc lên, hắn đều nhanh đem Francis - Lawrence cùng Paula Patton quên sạch sẽ , so với Will - Smith, này hai người có thể nói là không quan trọng gì.

Đợi tương lai có thích hợp cơ hội, khiến này hai người ngã đau hảo.

Matthew lại cầm lấy ly, uống một hớp lớn thủy, đợi đến hắn buông xuống chén nước, Bella - Anderson tiếp tục nói,“Gọi điện thoại người đến là David - Ellison, hắn nói Paramount ảnh nghiệp phát hành bộ nhân chính thức cùng Skydance ảnh nghiệp tiếp xúc, muốn gánh vác [ Fast and Furious ] thứ bốn bộ Bắc Mĩ cùng hải ngoại phát hành.”

“Đây là chuyện tốt.” Matthew tính tính,“Hiện tại có Warner Bros, Universal ảnh nghiệp, Paramount ảnh nghiệp cùng Lionsgate tứ gia công ty muốn tranh đoạt [ Fast and Furious 4] phát hành quyền, đối thủ cạnh tranh càng nhiều, đối với chúng ta càng có lợi, chúng ta cũng có thể đè thấp phát hành trừu thành.”

Bella - Anderson lại nhắc nhở nói,“Lục đại công ty thành viên, sớm liền đạt thành qua ăn ý, bọn họ phát hành phim, đều có một phát hành trừu thành tỉ lệ giới hạn.”

Matthew gật gật đầu, Hollywood lục đại công ty bị vây ở toàn bộ chuỗi sản nghiệp tối thượng du, vừa cạnh tranh lại hợp tác, có đôi khi sẽ phi thường ăn ý chèn ép đối thủ cạnh tranh.

“Ta quay đầu cùng David thương nghị một chút.” Matthew không nhanh không chậm nói,“Nếu nhiều gia công ty muốn lấy đến phát hành quyền, khiến Skydance ảnh nghiệp tận khả năng nói tới thấp nhất phát hành trừu thành tỉ lệ.”

Này trực tiếp quan hệ đến hắn đầu tư ích lợi, đương nhiên phá lệ để bụng,“Có Lionsgate này làm rối giả tại, đối với chúng ta cũng phi thường có lợi.”

Hollywood luôn luôn đều không thiếu khiêu chiến cố hữu trật tự nhân, kế DreamWorks suy yếu sau, Lionsgate hùng tâm bừng bừng, cũng muốn chen thân Hollywood nhất tuyến điện ảnh công ty hàng ngũ.

Matthew xem xem thời gian, nói,“Đi thôi, chúng ta trực tiếp hồi Beverly Hills.” Hắn trước ra kéo xe, đẳng Bella - Anderson theo kịp, còn nói thêm,“Ngươi cùng David bên kia liên hệ một chút, nhìn hắn ngày nào đó có thời gian, ta đi tìm hắn tán gẫu.”

“Ân.” Bella - Anderson lên tiếng.

Hội hợp bảo tiêu từ trường quay đi ra ngoài, Matthew lập tức bị fan điện ảnh vây quanh lên, còn có phóng viên cẩu tử điên cuồng chụp ảnh, đây chính là làm ngôi sao ngăn nắp lượng lệ sau lưng mặt khác , vô cùng vô tận nhân sẽ thời khắc cùng ngươi, thẳng đến ngươi không hồng ngày đó.

Có thu hoạch sẽ có tương ứng trả giá, này rất công bình, hắn cũng rất ít oán giận.

Matthew đối đãi fan điện ảnh thái độ luôn luôn phi thường tốt, cứ việc một ngày quay chụp xuống dưới rất mệt, vẫn là kiên nhẫn cấp fan điện ảnh kí tên, thẳng đến hơn mười phút sau mới từ fan điện ảnh trong chen ra đến, lên xe rời đi.

Nhìn thấy màu đen Benz xe hơi chạy đi thế kỷ thành trung tâm thương mại, Felice - Beretta nhắm ngay đuôi xe, chụp xuống cuối cùng một tấm ảnh chụp, sau đó lấy xuống màn ảnh, đem máy ảnh cùng màn ảnh cẩn thận cất vào ba lô trong, chuẩn bị tìm địa phương thượng truyền đến phấn ti tiếp ứng trang web bên trên, để mặt khác màn hình phấn ti đúng lúc khuếch tán tin tức.

Nàng cõng ba lô, hướng tới thế kỷ thành trung tâm thương mại đi, chỗ đó có một mảnh máy tính trả phí lên mạng khu, thu phí tương đối đến nói rất tiện nghi, vừa lúc thích hợp nàng.

Hơn nữa chỗ đó tiếp cận thâu đêm buôn bán mấy cái thức ăn nhanh cửa tiệm, vừa lúc có thể ăn chút tiện nghi thức ăn nhanh, thuận tiện tại cửa tiệm bên trong đối mặt phó một đêm, có thể tiết kiệm không thiếu tiền.

Làm một không có cố định công tác tiền tuyến phấn ti, nàng gia xa tại New York Queens khu, tại Los Angeles không có trụ sở, tất yếu quy hoạch hảo phí dụng phân phối phương diện vấn đề, tiết kiệm tiền còn muốn mua vé máy bay phản hồi New York.

Tiến vào thế kỷ thành trung tâm thương mại, Felice - Beretta rất nhanh tìm đến máy tính trả phí lên mạng khu, đem hôm nay chụp xuống ảnh chụp chọn lựa hài lòng một ít thượng truyền đến phấn ti tiếp ứng trang web, sau đó trả phí dụng đi bên cạnh cửa hàng thức ăn nhanh.

Đang chuẩn bị đi mua Hamburg xem như bữa tối, trong túi quần di động bỗng nhiên vang lên.

Felice - Beretta móc ra đến xem mắt, là phi thường xa lạ dãy số, vẫn là chuyển được điện thoại.

“Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là Felice - Beretta tiểu thư sao?”

Điện thoại trung vang lên một phi thường công thức hoá thanh âm, Felice - Beretta hồi đáp,“Đúng vậy, ta là !”

Tiếp, nàng nghe được bên kia lại nói vài câu, sửng sốt há to miệng, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin,“Điều này sao có thể? Phụ mẫu ta như thế nào sẽ ra ngoài ý muốn? Hảo ! ta này liền đuổi trở về.”

Felice - Beretta không còn chú ý mặt khác, chạy ra tiệm Hamburger, lao ra trung tâm thương mại, chạy tới sân bay.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 597: Ngồi Ăn Rồi Chờ Chết?

“Ngươi hảo, Christine.”

Los Angeles quốc tế sân bay, rất bất đắc dĩ Felice - Beretta bấm gọi một vị màn hình phấn ti điện thoại,“Ta là Felice, Felice - Beretta.”

Điện thoại trung truyền đến một nữ hài thanh âm,“A, ngươi hảo, Felice. Ta đang xem ngươi hôm nay thượng truyền đến tiếp ứng trang web ảnh chụp đâu, có mấy tấm chụp thật không sai, chuyên nghiệp tiêu chuẩn !”

Felice - Beretta có việc gấp, nhanh chóng nói,“Christine, giúp ta điểm bận rộn có thể sao? Có thể cho ta mượn năm trăm dollar sao?”

“A?” Điện thoại bên kia đầu tiên là sửng sốt một chút, hỏi tiếp nói,“Có cần dùng gấp?”

“Ta muốn mua vé chạy về New York.” Felice - Beretta trên khuôn mặt đều là bi thương, nước mắt tựa hồ tùy thời đều sẽ rơi xuống,“Ta vừa tiếp đến cảnh sát điện thoại, cha mẹ ra tai nạn giao thông, ta muốn mau chóng chạy về, trên người tiền không đủ......”

Bên kia nói thẳng,“Ngươi cho ta một tài khoản. Felice, đừng có gấp......”

Felice - Beretta nhanh chóng đem chính mình ngân hàng tài khoản báo cho điện thoại đầu kia Christine, hai người lại nói vài câu, nàng cắt đứt điện thoại, sau đó có nhắc nhở phát đến, tài khoản bên trong nhiều một ngàn dollar.

Trong nhà có khẩn cấp tình huống, Felice - Beretta cũng không nói thêm cái gì, cấp Christine biên tập một điều cảm tạ tin nhắn, vội vã đi mua vé máy bay, bám chặt thời gian phản hồi New York.

Bên kia, Christine ngồi ở máy tính hoàn thành chính mình công tác, cố ý tại tiếp ứng trang web bên trên phát về Felice - Beretta thiếp, đơn giản thuyết minh một chút nàng trạng huống, hi vọng mặt khác phấn ti nếu gặp được nàng, có thể hỗ trợ mà nói tận khả năng bang một chút.

Nàng gia đình điều kiện rất tốt, lại biết Felice - Beretta đến từ New York Queens khu phổ thông hắc nhân gia đình, trên kinh tế mặt thực bình thường, giống như cha mẹ còn lưng đeo trầm trọng vay tiền phòng.

Chỉ mong không phải nghiêm trọng vấn đề.

Nghĩ đến đây, nàng tạm thời đem này mấy phóng tới một bên, chuẩn bị rửa mặt đi ngủ sớm một chút, làm một danh màn hình phấn ti chỉ là nghiệp dư đam mê, bình thường là có chính thức chức nghiệp .

Theo sau một tuần trung, Matthew đều tại Los Angeles đầu đường quay chụp Hancock đại triển thần uy màn ảnh, hắn tại ngân hàng trung đã cứu con tin, trên đường cao tốc cầm qua cướp bóc, còn khi dễ qua ăn kem tiểu hài tử......

Quay chụp tuy rằng sẽ xuất hiện một ít như vậy như vậy ngoài ý muốn, nhưng nói tóm lại coi như thuận lợi, cơ bản vẫn duy trì đạo diễn Peter - Berg kế hoạch tiến độ.

Tại lại quay chụp qua từ xe lửa qua đường khẩu cứu người sau, hắn tạm thời ly khai kịch tổ, chuẩn bị đi Geneva tham gia Liên Hiệp Quốc về phụ nữ, nhi đồng cùng nạn dân một lần toàn cầu tính hội nghị.

Đi phía trước, hắn còn có một vài sự muốn xử lý.

Matthew trước đưa đi Alexandra - Daddario, Helen - Hermann vì nàng tranh thủ đến một bộ thấp thành bản phim kinh dị nữ chính, này bộ phim muốn đi Australia quay chụp, khả năng sẽ duy trì liên tục một đoạn thời gian rất dài.

Đi phía trước một ngày, hai người cùng một chỗ điên cuồng một đêm, bọn họ làm rất bình thản câu thông, này đoạn duy trì liên tục nửa năm quan hệ đến đây là ngừng.

Nếu không phải tình yêu, cũng liền không có khả năng thời gian dài duy trì đi xuống.

Alexandra - Daddario không có bi thương, Matthew cũng không có không tha, từ ban đầu thời điểm, bọn họ đầu não cũng rất thanh tỉnh, đều biết lẫn nhau chỉ là đối phương sinh hoạt bên trong khách qua đường.

Matthew cũng không thời gian nghĩ nhiều loại sự tình này, bởi vì đi Geneva phía trước có quá nhiều công tác cần xử lý.

Kế tiếp, hắn cùng với David - Ellison gặp mặt hàn huyên, hai người đàm cơ bản đều là [ Fast and Furious ] thứ bốn bộ sự tình, biên kịch đoàn đội gần nhất tại tiếp tục hoàn thiện kịch bản, gắng đạt tới cố sự tương đối đơn giản hóa, để cấp phi xa, bạo tạc cùng đánh nhau đẳng động tác trường hợp chảy ra đầy đủ thời gian.

Cùng loại như vậy điện ảnh, bình thường đều sẽ tận lực khống chế tại chừng hai giờ, nếu lưu cho tự sự thời gian quá dài, động tác trường hợp khi trưởng tất nhiên sẽ nhận đến ảnh hưởng.

Cứ việc không phải một phi thường chuyên nghiệp người sản xuất, bất quá Matthew rất rõ ràng, người xem đi rạp chiếu phim xem loại này phim tối muốn nhìn là cái gì.

Loại này phim, một hảo cố sự là cơ sở, hảo cố sự đồng dạng có thể là đơn giản cố sự, nhưng các loại kỹ năng đặc biệt trường hợp cùng động tác trường hợp, mới có thể chân chính hấp dẫn trụ người xem.

Matthew xem qua mới nhất phiên bản kịch bản sau, lại cùng Justin Lin cùng râu quai nón Jack thương nghị một phen, đối kịch bản cũng không hài lòng, yêu cầu lấy Gary - Scott - Thomson cầm đầu đoàn đội tiếp tục tiến hành sửa chữa điều chỉnh, dù sao trong ngắn hạn này bộ phim cũng sẽ không khởi động máy quay chụp, bọn họ có đầy đủ thời gian.

Mặt khác, hắn còn thấy Daniel - Ngô nhất mặt, này bộ Hoa kiều diễn viên tuy rằng diện mạo tuấn tú, nhưng thân thể khoẻ mạnh, rõ ràng không phải từng lưu hành ẻo lả, đạo diễn Justin Lin chuyên môn vì hắn cử hành qua mang trang thử vai sau, cũng chính thức xác định Daniel - ngô sẽ xuất diễn trong đó Hoa kiều nhân vật.

Matthew cũng cùng Daniel - ngô chi tiết nói qua, vị này Hoa kiều diễn viên tại Mĩ quốc lớn lên, đối với mĩ thức đua xe cùng cải trang đẳng văn hóa cũng có đầy đủ lý giải, lưu loát tiếng Anh tốt đẹp thức sinh hoạt tập tục, tương lai cũng có thể tránh cho kịch tổ xuất hiện một ít không cần thiết mâu thuẫn.

Này mấy cũng là hắn cuối cùng lựa chọn Daniel - ngô nguyên nhân chủ yếu.

Thực ra Helen - Hermann nói rất đúng, bọn họ đầu tiên muốn suy xét tất yếu là Bắc Mĩ thị trường, Bắc Mĩ thị trường mới là Hollywood điện ảnh đệ nhất thị trường, giống loại này điển hình bỏng điện ảnh, phàm là Bắc Mĩ thị trường hỏa bạo , hải ngoại box office cơ bản đều sẽ đại bạo.

Trước Bắc Mĩ thị trường, sau đó mới là mặt khác.

Một mĩ tịch Hoa kiều diễn viên cùng nhân vật, tại Bắc Mĩ thị trường nhận độ không thể nghi ngờ càng cao.

Bắc Mĩ điện ảnh thị trường bài ngoại tính cao, Matthew này vài năm trong tràn đầy thể hội, tựa như điển hình Hollywood thức chính trị chính xác như vậy, một bộ điện ảnh chỉ có thể chủ động đi thích ứng trước mắt xã hội.

Này bộ [ Fast and Furious 4] không có dung tư, không có làm dự thụ, hoàn toàn là hắn cùng David - Ellison đầu nhập cự tư, đương nhiên muốn tránh né kia vài rõ ràng sẽ thu nhận thất bại nguyên tố.

Phát hành quyền phương diện, kế phía trước Universal ảnh nghiệp, Warner Bros, Paramount ảnh nghiệp cùng Lionsgate sau, Walt Disney kì hạ chuyên môn dùng cho phát hành hán bài Buena Vista International cũng tìm lên cửa đến, muốn lấy xuống này bộ phim Bắc Mĩ cùng hải ngoại phát hành quyền.

Matthew cùng David - Ellison cũng không sốt ruột, cùng mấy nhà phát hành công ty đều đang nói, đương nhiên là ai cấp điều kiện tối hậu đãi liền lựa chọn ai.

Mặt khác, Benz phương diện đã tỏ thái độ, sẽ tiếp tục tài trợ Matthew điện ảnh.

Có lẽ là hai năm nay Matthew tại điện ảnh phương diện may mắn cùng hiệu ứng kéo dài đến thương nghiệp phương diện, đảm nhiệm Mercedes Benz người phát ngôn sau, Benz vô luận là SUV, vẫn là thương vụ xe hơi, lượng bán đều tại vững bước dâng lên.

Mercedes Benz cố ý lại cùng hắn tục ký năm năm hiệp ước, chuẩn bị cuối năm phía trước chính thức cùng Helen - Hermann mở ra đàm phán.

Cùng lúc đó, Matthew tham gia hai bộ điện ảnh cũng tiếp tục tại kỳ nghỉ hè phát hành thu liễm box office, tháng năm hạ tuần lần đầu [ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ] đã đến chiếu phim vĩ đoạn, trước mắt Bắc Mĩ box office 3 ức 4568 vạn dollar, toàn cầu box office 8 ức 8561 vạn dollar.

Này bộ phim Bắc Mĩ box office đã không có bao nhiêu tiềm lực khả đào, hải ngoại phương diện còn có một ít quốc gia cùng địa khu vừa phát hành hoặc là sắp phát hành, toàn cầu box office rất có hi vọng phá tan mười ức dollar quan khẩu.

[ Transformers ] đồng dạng hỏa bạo, Bắc Mĩ phát hành hơn một tháng, tích lũy box office cao tới 2 ức 8520 vạn dollar, toàn cầu box office đã qua 5 ức dollar.

DreamWorks sớm liền đem [ Transformers 2] đề lên nhật trình, căn cứ Matthew được đến mới nhất tin tức, DreamWorks cùng Paramount ảnh nghiệp tham thảo qua chế tác Megatron độc lập điện ảnh tin tức, còn cùng Helen - Hermann lại tiếp xúc qua, nhưng hắn ngẩng cao thù lao, lại một lần khiến DreamWorks cùng Paramount ảnh nghiệp lùi bước trở về.

Ngẩng cao thù lao có chút thời điểm đích xác sẽ trở thành điện ảnh công ty băn khoăn, cùng quá cao đầu tư bầu bạn tùy vĩnh viễn đều có tương ứng cao phiêu lưu.

Đương nhiên, Matthew không có khả năng vì một bộ phối âm điện ảnh đi hạ thấp thù lao đi.

Transformers cùng Megatron hắn thực thích, cũng đã dùng [ Transformers ] này bộ phim phối âm hoài niệm qua, loại này hoài niệm có một lần liền đủ rồi.

Theo sau, Matthew tạm thời buông xuống việc này, cùng Helen - Hermann cùng Amanda chuyên môn chế định tại Geneva Liên Hiệp Quốc trên hội nghị phát ngôn bản thảo.

Hắn làm Liên Hiệp Quốc nạn dân thự thân thiện đại sứ, sẽ chuyên môn lên đài diễn thuyết.

Thu phục phát ngôn bản thảo, Amanda chuyên môn tìm hắn hàn huyên từ thiện ngân sách hội sự tình.

“Đều thiếu chút nữa quên chúc mừng ngươi .”

Một gian phòng nghỉ bên trong, Amanda nhẹ nhàng vuốt ve kim sắc ngang tai tóc ngắn, đối Matthew nói,“Ngươi hiện tại là ức vạn phú hào a.”

Nàng nghiêng đầu nhìn Matthew,“Ngươi trong tay Apple cổ phiếu phiên bao nhiêu lần?”

Matthew chỉ là cười, lại căn bản không trả lời Amanda vấn đề,6 nguyệt 29 ngày đời thứ nhất thận cơ chính thức đưa ra thị trường khai bán, Apple cổ phiếu bạo trướng, ngày đó tốc độ tăng tiếp cận 9%, ngày hôm sau tốc độ tăng vượt qua 5%, hậu tục tuy rằng không có giống này hai ngày bàn khoa trương, nhưng vẫn bị vây ở vững bước dâng lên giai đoạn.

Hôm nay táo trị giá thị trường dĩ nhiên bước qua 1000 ức dollar, so sánh 1997 năm Steve - Jobs một lần nữa trở về khi 40 ức dollar, đã dâng lên 20 nhiều lần.

Hắn lúc trước mua vào đều là trên thị trường tán cổ, số lượng thực ra hữu hạn, hiện tại trị giá thị trường thêm vào cùng một chỗ cũng bất quá 2 ức dollar nhiều một chút.

Bất quá, này cũng đủ để khiến hắn trở thành một danh phú ông bạc tỷ .

Hollywood ức vạn phú hào cấp bậc rõ ràng có không ít.

Nếu hắn là lười nhác nhân, lại không có mặt khác theo đuổi, có này mấy táo cổ phiếu, lại thêm mặt khác phương diện tài sản, hoàn toàn có thể hỗn ăn chờ chết.

Nhưng Matthew chung quy không phải là người như thế, nhân một khi có tiền lại không có việc để làm mà nói, rất nhanh cũng liền phế đi.

Hắn sẽ tiếp tục tại Hollywood dốc sức làm, tiếp tục kiên trì chính mình sơ tâm.

Đứng ở Hollywood chỗ cao nhìn lại, phóng nhãn đều là xanh um tươi tốt sâm lâm, cấu thành sâm lâm có người mẫu, có diễn viên, có ngôi sao, có vội vàng nổi danh tân nhân.

Như vậy buông tay Hollywood sâm lâm rất ngu xuẩn .

Cho nên, hắn dù cho đối vật lộn Alexandra - Daddario kinh đào hãi lãng phi thường hưởng thụ, lại cũng sẽ không bởi vì này một người mà buông tay khắp sâm lâm.

Amanda gặp Matthew chỉ là cười, không có muốn trả lời ý tứ, cũng không đuổi theo hỏi, chung quy này cũng coi như đề cập đến cá nhân riêng tư.

“Matthew, về ngươi hai từ thiện ngân sách hội......” Nàng chậm rãi đề tài,“Ta có một tân ý tưởng, chúng ta có tất yếu làm một phen thích hợp điều chỉnh.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 598: Tuổi Thơ Mộng Tưởng

“Điều chỉnh?” Matthew không rõ Amanda ý tứ,“Phương diện nào điều chỉnh?”

Từ hắn góc độ xem, hai từ thiện ngân sách hội vận chuyển lương hảo, mỗi năm đều có thể được đến hắn quyên nhập tuyệt bút tài chính, cứ việc quyên ra này bút tiền chủ yếu là dùng đến trốn thuế, lại cũng thật sự giúp đến rất nhiều người.

Còn có mộ tập tài chính, bởi hắn bản thân danh khí cùng lực ảnh hưởng, mức cũng đủ nhiều, giúp đỡ rất nhiều nhu cầu cấp bách muốn giúp nhân.

Mỗi nửa năm, nạn dân ngân sách hội đều sẽ vận tác hàng loạt vật tư đi Phi Châu; Mỗi tháng, nhi đồng ngân sách hội đều sẽ chọn lựa thích hợp mục tiêu tiến hành giúp đỡ.

Tuy rằng này hai từ thiện ngân sách hội từ thành lập từ ngày đó liền mục đích không thuần, cũng vô pháp cùng kia vài chân tâm làm từ thiện nhân so sánh, nhưng đúng là làm việc thiện, định kỳ đều có tuyệt bút từ thiện ngân sách chống ra, so với trong giới đại bộ phận đồ có kỳ danh ngôi sao từ thiện ngân sách hội, không biết cường bao nhiêu lần.

Đương nhiên, hắn từ giữa cũng được lợi rất nhiều, điểm này hắn luôn luôn đều sẽ không phủ nhận.

Amanda phi thường nghiêm túc nói,“Hiện tại xã hội hình thức biến hóa quá nhanh , đặc biệt là nữ quyền vận động.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, nữ quyền vận động có thể dùng ngồi hỏa tiễn hướng lên trên chạy tới hình dung.

“Có vài lời ngươi khả năng không muốn nghe, nhưng làm bằng hữu ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi.” Amanda nhìn Matthew liếc nhìn, nói,“Lấy ngươi đổi mới bạn gái tốc độ, tương lai nói không chừng sẽ gặp được phiền toái, không phải mỗi người đều giống Jessica - Alba cùng Scarlett Johansson các nàng như vậy, nếu có nhân không đạt tới mục đích , đứng ra chỉ trích ngươi làm thế nào? Hiện tại không quan trọng, lấy nữ quyền vận động phát triển tốc độ, đến lúc đó cùng hắc nhân vấn đề như vậy trở thành chính trị chính xác mà nói, liền sẽ mang đến phiền toái rất lớn.”

Matthew cười cười,“Ta chưa từng có bắt buộc qua bất luận kẻ nào.”

“Cho nên......” Amanda hơi hơi nhún vai,“Ngươi còn không có gặp được qua phương diện này phiền toái.”

Matthew chăm chú suy xét một hồi, nếu là tương lai thật giống hắc nhân vấn đề như vậy, chỉ cần dám công khai nói hắc nhân không tốt, liền biến thành kỳ thị linh tinh , xác thật......

Cũng có khả năng sẽ không như vậy mẫn cảm.

Hắn mơ hồ nhớ rõ, mãi cho đến chùy đầu bay đến trên đầu ngày đó, đường viền hoa trên tin tức Leonardo - DiCaprio vẫn là bạn gái một tiếp một đổi, có vẻ không có nhân trực tiếp lấy phương diện này công kích qua Tiểu Lý Tử.

Phỏng chừng, Leonardo cùng hắn không sai biệt lắm, tán gái đều là theo như nhu cầu.

Bất quá, Amanda mà nói cũng nhắc nhở hắn, sở hữu truy đuổi đều phải thành lập tại song phương tự nguyện trên trụ cột, ngàn vạn không cần làm bắt buộc hoặc là uy bức lợi dụ linh tinh bất nhập lưu thủ đoạn, này trong giới nữ nhân không mấy cái đứa ngốc.

Về phần ngầm gây rối, hiếp bức hoặc là cùng loại sự tình, hắn chưa từng có làm qua, cũng không tiết đi làm.

Kia đều là Harvey - Weinstein linh tinh người quái dị mới sẽ làm sự, giống hắn như vậy ngoại hình khí chất xuất chúng, lại bộ dạng dễ nhìn như vậy nhân cần sao?

Trọng yếu nhất là, kia vài nữ nhân có thể từ hắn này được đến muốn gì đó.

Bất quá, Matthew không có bỏ qua Amanda mà nói, hỏi,“Ngươi ý tứ đâu?”

Amanda sớm có suy xét, nói thẳng,“Đem nhi đồng ngân sách hội sửa đổi vi phụ nữ nhi đồng ngân sách hội, đem nữ tính cùng bảo hộ nữ tính quyền lợi gia nhập đến ngân sách hội giúp đỡ mục tiêu trong.”

“Ân......” Matthew suy nghĩ một hồi, nói,“Có thể.”

Hắn nhìn về phía Amanda,“Việc này ngươi đi xử lý, cùng Helen bên kia làm phân kế hoạch đi ra.”

Việc này đối ngân sách hội, còn có đối với hắn, đều có ưu việt, lấy hắn phong cách hành sự, tương lai gặp được Amanda theo như lời tình huống khả năng cũng không lớn, lại cũng không thể hoàn toàn bài trừ.

Cùng Amanda thương nghị sau ngày hôm sau, Matthew liền cưỡi chuyến bay chạy tới Thụy Sĩ Geneva.

Đây là Thụy Sĩ đệ nhị thành phố lớn, lấy quốc tế cơ cấu tập hợp mà nổi tiếng, bao gồm Liên Hiệp Quốc Âu Châu tổng bộ, Liên Hiệp Quốc hoàn cảnh quy hoạch thự, WHO, quốc tế lao công tổ chức, Liên Hiệp Quốc nạn dân thự, Liên Hiệp Quốc nhân quyền sự vụ cao cấp chuyên viên văn phòng đợi đã (vân vân), đều ở tòa thành thị này.

Matthew đuổi tới Geneva, tự nhiên gặp nạn dân thự nhân tiếp đãi, ở tại cự ly vạn quốc cung không xa một nhà khách sạn, toàn bộ khách sạn đều bị Liên Hiệp Quốc phương diện bao xuống dưới, tham dự hội nghị nhân ăn ở hoàn toàn không cần bận tâm, hắn đổ qua sai giờ sau, chuyên môn tại Geneva chuyển chuyển, buổi tối trở lại khách sạn phòng ăn (nhà hàng) dùng cơm, phát hiện một người quen.

Một để màu nâu tóc dài nữ hài một mình ngồi ở nhất trương bàn ăn mặt sau, ăn một phần nhìn qua liên salad cũng không có rau dưa salad, nàng mỗi ăn một ngụm đều sẽ nhăn dưới mày, tựa hồ này hay không là tại hưởng thụ bữa tối, mà là chịu đựng cự đại tra tấn.

Này nữ hài nhìn qua cũng liền mười sáu mười bảy tuổi, mỗi một chút nhíu mày, liên quan mũi cũng nhíu lại, đột hiện ra ánh mắt phía dưới điểm điểm tàn nhang, khiến nàng xem đi lên giống như là thân hòa vô hại nhà bên thiếu nữ.

Nhưng kia sắc bén giống như có thể cắt qua trang giấy thần tuyến, lại gọi nhân cảm giác được này nữ hài khôn khéo.

Matthew bưng khay ăn, hướng bên kia đi, ánh mắt thường thường từ nữ hài trên mặt đảo qua, nữ hài khuôn mặt đường cong rõ ràng, mi vĩ, khóe mắt, mũi, khóe miệng, tất cả đều là tiêm ,

Hắn cùng giới thời trang nhân đánh qua giao tế, dùng giới thời trang nhân thuyết pháp, tiêm tức tinh xảo, đặc biệt thích hợp ảnh tĩnh.

Đi đến trước bàn ăn, Matthew đột nhiên dừng lại cước bộ, cố ý nhìn nhìn nữ hài, nữ hài cũng phát hiện hắn, ngẩng đầu nhìn lại đây.

“Ngươi......” Hắn mang theo một tia kinh hỉ nói,“Ngươi là...... Emma.”

Matthew lập tức chất lên đầy mặt tươi cười,“Ngươi hảo, Emma. Ngươi còn nhớ rõ ta sao?”

Emma - Watson buông xuống dĩa ăn, vội vàng đứng lên nói,“Ngươi là Matthew, vài năm trước chúng ta tại Pinewood Studios gặp qua.”

“Đối.” Matthew gật gật đầu,“Khi đó ngươi cùng Harry - Potter cùng Ron - Weasley cùng đi phòng ăn (nhà hàng) ăn cơm.”

Nhắc đến ăn cơm, hắn chỉ chỉ Emma - Watson đối diện ghế dựa,“Ta có thể ngồi ở đây sao?”

Emma - Watson gợi lên một bên khóe miệng cười cười, đột hiện ra xinh đẹp môi đường cong, nói,“Mời ngồi.”

Matthew buông xuống khay ăn, ngồi ở Emma - Watson đối diện, cảm khái nói,“Mới vài năm không gặp, ngươi đều trưởng lớn.”

“Ta cuối cùng không thể vĩnh viễn là tiểu cô nương đi?” Emma - Watson lại nhếch lên khóe miệng nở nụ cười, nhìn chằm chằm Matthew nhìn một hồi, nói,“Ngược lại là ngươi, một điểm cũng không biến lão a.”

Matthew chỉ chỉ mặt mình,“Ta mới hai mươi bảy tuổi, hiện tại già đi, kia gọi chưa già đã yếu.”

Lời này đậu được Emma - Watson nở nụ cười, tiếp hảo kỳ hỏi,“Ngươi như thế nào ở trong này? Chẳng lẽ......”

“Ta tới tham gia lần này Liên Hiệp Quốc đại hội.” Matthew đơn giản giải thích nói,“Ta là Liên Hiệp Quốc nạn dân thự thân thiện đại sứ, nhận đến mời tới được.”

Hắn hỏi Emma - Watson,“Ngươi đâu?”

Emma - Watson hơi hơi nhún vai,“Ta là phụ nữ nhi đồng ngân sách hội đại biểu.”

“Úc......” Matthew nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt hiện ra sáng tỏ biểu tình.

Emma - Watson tuổi không lớn, lại phi thường thông minh, lộ ra cùng Matthew tương tự biểu tình.

Hai người đều là ở trong giới giải trí dốc sức làm , Matthew không cần nhiều lời, Emma - Watson niên kỉ tuy rằng nhỏ điểm, nhưng tiến vào giới giải trí thời gian cũng không so Matthew đoản, rất nhiều chuyện cũng đều minh bạch là sao thế này.

Kế tiếp thời gian, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, ăn xong cơm tối thời điểm, tại Matthew kéo động tiết tấu dưới, hai người rất nhanh liền quen thuộc lên, mới trước đây Emma - Watson gặp qua hắn, hơn nữa lưu lại khắc sâu ấn tượng, cũng phát huy trọng yếu tác dụng.

“Ta lúc ấy nhìn thấy ngươi, liền cảm giác ngươi hảo khôi ngô.” Emma - Watson hồi ức lần đầu tiên nhìn thấy Matthew khi tình cảnh,“Sau này ta vụng trộm chạy đi rạp chiếu phim nhìn ngươi diễn Vua Bọ Cạp, cho rằng ngươi trên người cơ nhục nhất định sẽ giống thạch đầu như vậy cứng rắn.”

Matthew cố ý khúc tay làm triển kì cơ nhục động tác, nói,“Trên thực tế so thạch đầu còn cứng rắn.”

Emma - Watson tính cách hướng ngoại, cách bàn ăn chỉ chỉ Matthew cánh tay,“Ta có thể chạm của ngươi cơ nhục sao?” Nàng có điểm ngượng ngùng nói,“Đây cũng là một thơ ấu giấc mộng đâu.”

“Được rồi.” Matthew hướng bàn ăn bên này nhích lại gần.

Emma - Watson thấu lại đây, vươn ra một ngón tay, cách không tính dày trường tụ áo sơmi, dùng lực trạc Matthew bắp tay một chút.

“Theo ta tưởng không quá giống nhau đâu.” Nàng lầm bầm lầu bầu,“Rất cứng, lại rất có tính dẻo, giống như tùy thời đều có thể biến hóa trạng thái.”

Nói, nàng lại ngồi trở về, nhếch lên khóe miệng cười nói,“Rốt cuộc có một thơ ấu giấc mộng đạt thành .”

Matthew nở nụ cười, nói,“Như vậy, Emma. Ngươi cầm điện thoại hào lưu cho ta, ngươi chừng nào thì lại tưởng hoàn thành mộng tưởng, chúng ta gọi điện thoại, ta tùy gọi tùy đến.”

Emma - Watson đột nhiên liếc mắt nhìn về phía Matthew, thói quen tính gợi lên kia một bên khóe miệng càng câu càng cao,“Matthew, ngươi muốn ta liên hệ phương thức?” Nàng cố ý nghẹn cổ họng hỏi,“Ngươi sẽ không tưởng phao ta đi? Ta cảnh cáo ngươi a, ta còn vị thành niên !”

“Ngươi tưởng nơi nào đi ?” Matthew khoát tay,“Ngươi mười tuổi ta liền nhận thức ngươi , ta đối vị thành niên tiểu hài tử không có hứng thú.”

“Ta......” Emma - Watson tưởng phản bác, nhưng vị thành niên là chính nàng vừa nói , trong lúc nhất thời không tốt phủ nhận, dứt khoát vươn ra một bàn tay, nói,“Cho ta di động của ngươi.”

Matthew hai lời chưa nói, lấy di động ra giao đến Emma - Watson trong tay, Emma - Watson ấn một chuỗi con số, đưa vào chính mình danh tự, trước gọi cho chính mình điện thoại, nghe được có tiếng chuông vang lên, lại cắt đứt ấn xuống nút bảo tồn, đưa điện thoại di động còn trở về.

“Ta về sau khẳng định muốn đến Hollywood phát triển.” Nàng bày ra một bộ hảo bằng hữu tư thái,“Ta tại Mĩ quốc không biết mấy người, nếu có nhân khi dễ ta, ta liền đánh ngươi điện thoại, ngươi nhất định phải giúp ta.”

Matthew thành khẩn hứa hẹn nói,“Emma, ta tùy gọi tùy đến.”

Emma - Watson cầm ra chính mình di động, biên tập vừa điện thoại, lại hỏi,“Hỗn giới giải trí , trừ chúng ta hai, còn có người khác tới sao?”

“Natalie - Portman sẽ đến.” Matthew lắc lắc đầu,“Trừ nàng ngoài, người khác ta cũng không biết.”

Hắn đi đến bên này, còn không có nhìn thấy Natalie - Portman, bất quá cùng nạn dân thự nhân hỏi thăm qua, Natalie - Portman ba ngày trước liền đến Geneva.

Matthew cùng Emma - Watson lại hàn huyên nửa giờ, một trung niên nữ nhân tìm lại đây, hai người lúc này mới cáo từ rời đi.

“Tái kiến, Matthew.” Emma - Watson đối Matthew phất phất tay,“Ngày mai đại hội bên trên gặp.”

Matthew cũng đối với nàng phất phất tay,“Ngày mai đại hội bên trên gặp.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 599: Trúng Độc

Sáng sớm, Matthew dùng xong bữa sáng, ra khách sạn, tại chờ đợi trong đám người tìm đến Emma - Watson thân ảnh.

“Sớm, Emma?” Hắn quá khứ chủ động chào hỏi.

“Sớm, Matthew.” Emma - Watson cười đối với hắn vẫy vẫy tay, hỏi,“Như thế nào không thấy được ngươi đi ăn điểm tâm?”

Matthew cười cười,“Ta đi chạy bộ buổi sáng , đi phòng ăn (nhà hàng) thời điểm cơ bản không ai .”

Emma - Watson nhìn trái nhìn phải, chung quanh tất cả đều là xa lạ gương mặt, nói,“Trừ ngươi, một nhận thức người đều không có.”

“Của ngươi người đại diện đâu?” Matthew hỏi.

“Trước tiên đi Palais des Nations câu thông phối hợp .” Emma - Watson nâng lên một bàn tay, tại Matthew trước mặt lung lay,“Ngươi xem đến không có, ta khẩn trương tay tại phát run, ta luôn luôn không tại vượt qua một ngàn nhân trước mặt diễn thuyết qua.”

Nàng hỏi,“Ta tối hôm qua chuyên môn từ trên mạng tìm ngươi tại Nam Phi khi diễn thuyết, ngươi phát huy thực xuất sắc, có bí quyết sao?”

“Đương nhiên là có.” Matthew đến gần nàng bên cạnh, thấp giọng nói,“Đẳng lên đài sau, ngươi coi như là tại trường quay quay phim.”

Emma - Watson nghi hoặc hỏi,“Ý của ngươi là nói...... Biểu diễn?”

Matthew thanh âm ép tới càng thấp, nói,“Hermione - Granger chỉ cần đem những người đó trở thành Muggle.”

Emma - Watson nhẹ nhàng gật đầu,“Ta hiểu được.” Nàng bỗng nhiên nhắc nhở Matthew,“Ta nhìn thấy một đồng hành.”

Matthew theo Emma - Watson tầm mắt nhìn qua, vừa lúc nhìn thấy Natalie - Portman hướng bên này đi tới, vị này Harvard cao tài sinh cũng thấy được hắn, lại không có bất cứ xấu hổ, liền phảng phất nhìn thấy lão bằng hữu như vậy đi tới.

“Matthew !” Natalie - Portman trên mặt kinh hỉ phi thường rõ ràng,“Không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp được ngươi.”

“Đúng vậy, Nat.” Matthew cười mở ra cánh tay,“Không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp được bằng hữu.”

Natalie - Portman nhìn thấy Matthew đối đãi nàng cùng qua lại không có cái gì bất đồng, cũng giang hai tay, cùng hắn nhẹ nhàng ôm một chút.

Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, Matthew vi Natalie - Portman cùng Emma - Watson cho nhau giới thiệu,“Nat, đây là Emma - Watson. Emma, đây là Natalie - Portman.”

Này hai nữ nhân vừa lễ phép chào hỏi, một chiếc xe bus mở lại đây, hội nghị tổ chức phương công tác nhân viên tiếp đón chờ đợi nhân lên xe, Matthew trước khiến Emma - Watson cùng Natalie - Portman lên xe, theo sau theo đi lên.

Hắn lên xe sau, phát hiện Emma - Watson cùng Natalie - Portman các chiếm một loạt chỗ ngồi.

“Matthew, bên này.” Natalie - Portman chủ động hô.

Emma - Watson ngồi ở Natalie - Portman tiền một loạt, nghe được Natalie - Portman mà nói, gợi lên một bên khóe miệng đối Matthew cười cười, lại cố ý đối với hắn chớp mắt.

Matthew mỉm cười, trực tiếp đi đến Emma - Watson mặt sau một loạt, ngồi ở Natalie - Portman bên cạnh.

Mặt sau, lục tục có chút tham dự nhân viên lên xe.

Xe bus phát động, hướng tới Palais des Nations chạy tới, Natalie - Portman thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ tầm mắt, hỏi Matthew,“Ta nhớ rõ ngươi là nạn dân thự thân thiện đại sứ?”

“Đúng vậy.” Matthew gật gật đầu,“Ta lần này lại đây, chính là nạn dân thự mời.”

Natalie - Portman vén lên một lọn tóc đừng đến sau tai, lại hỏi,“Ngươi hay không là muốn lên đài diễn thuyết.”

Matthew cười cười,“Về nạn dân vấn đề .” Hắn hỏi tiếp nói,“Ngươi đâu, Nat?”

“Của ta diễn thuyết chủ thể là bảo vệ môi trường cùng nhân quyền.” Natalie - Portman cười nói.

Nhìn thấy trên mặt nàng tươi cười, mơ hồ còn có [ Leon ] khi bóng dáng, Matthew bỗng nhiên nghĩ đến từng ở trên mạng internet gặp qua một câu: Thái Bình Dương bờ bên kia thích Natalie - Portman nhân, thực ra đều là trung Matilda độc.

Hiện tại nghĩ đến, lời này tựa hồ rất có đạo lý.

“Ngươi nghĩ gì đâu?” Natalie - Portman nhìn thấy Matthew nhìn chằm chằm vào chính mình.

“Ta bỗng nhiên nghĩ tới [ sát thủ Leon ] trung Matilda.” Matthew tại Natalie - Portman trước mặt vẫn đều biểu hiện đặc biệt thẳng thắn thành khẩn,“Ngươi khi đó biểu diễn để người khiếp sợ.”

“Ta không thích cái kia nhân vật !”

Này tán dương mà nói rõ ràng nói trật, Natalie - Portman lông mi nhăn thành một bát tự, nói thẳng,“Cho nên,20 tuổi phía trước, ta cự tuyệt sở hữu có chứa ‘Loli’ sắc thái nhân vật. Tại tuyển diễn viên khi, phụ mẫu ta cũng vẫn cố gắng bảo hộ ta, hi vọng ta không cần bị một ít ‘Quái thúc thúc’ quấy rầy. Ta thật không tưởng trở thành người khác tính ảo tưởng đối tượng.”

“Xin lỗi.” Matthew chân thành nói.

Natalie - Portman lắc đầu cười cười,“Không quan hệ.”

Nàng xem lên phi thường rộng lượng, tuyệt không để ý Matthew vừa nói những lời này, nói tiếp,“Thực ra ta thực thích với ngươi ở chung?”

Matthew hơi hơi ngạc nhiên,“A?”

Nhưng câu nói kế tiếp liền khiến hắn biết chính mình hiểu sai , Natalie - Portman còn nói thêm,“Ta chỉ thích cùng tinh anh cùng một chỗ, lúc này khiến ta cảm giác rất dễ dàng cùng người câu thông.”

“Ta tính cái gì tinh anh?” Matthew tự giễu một câu,“Có ta như vậy tục khó dằn nổi tinh anh sao?”

“Ngươi là !” Natalie - Portman lại rất chăm chú nói,“Matthew, ngươi là có chính mình thế giới , ngươi cảm giác chính mình không ưu tú, không có giá trị đợi đã (vân vân), đó là bởi vì ngươi ánh mắt lâu dài, của ngươi kiểu mẫu ngoại nhân xem không hiểu mà thôi.”

Lời này nói được, Matthew nháy mắt có chút lâng lâng, thông minh nữ nhân nói khởi nịnh hót nói đến, thật sự rất muốn mạng a.

Nhưng hắn dù sao cũng là đầu não thanh tỉnh nhân, nghĩ đến Helen - Hermann nhắc nhở qua một vài sự: Natalie - Portman đối mặt hắn rất thản nhiên, nhưng cũng cùng Brad - Pitt quan hệ mật thiết, còn khiến Pitt đem nàng vận tác thành Cloud Atlas người sản xuất chi nhất.

Có một số việc không phải hắn nghĩ nhiều, mà là không thể để người xem nhẹ, Natalie - Portman mạnh vì gạo bạo vì tiền, phảng phất nàng cái gì cũng không có làm qua như vậy, vừa phải cùng Brad - Pitt chặt chẽ hợp tác, còn tưởng tiếp tục cùng hắn giao hảo......

Này chỉ là phỏng đoán, Matthew tìm không thấy xác thực chứng minh, bởi vì nhân tâm là khó khăn nhất nhìn thấu .

Đương nhiên, hắn đối Natalie - Portman không có khinh thường, đây là Hollywood cách sinh tồn, một nữ diễn viên tại Hollywood hướng lên trên bò, so nam diễn viên khó được nhiều, tuyệt đại bộ phận nữ diễn viên đối mặt Natalie - Portman tình huống, e đều sẽ làm ra cùng loại lựa chọn, chỉ là rất khó giống nàng như vậy thu phóng tự nhiên.

Lại nói, hắn cùng Natalie - Portman đều là một đường mặt hàng, ai cũng không thể so ai hảo.

Hắn lần này đến Genève, tồn tâm tư so với Natalie - Portman đến muốn âm u thật nhiều lần.

Nếu tồn bất lương tâm tư, Matthew đương nhiên muốn cùng Natalie - Portman hảo hảo ở chung, cố ý nói,“Nat, muốn biết ta đối với ngươi ấn tượng sao?”

“Không tưởng.” Natalie - Portman tựa như lão bằng hữu như vậy, nhướn mắt, nói,“Còn không phải Matilda.”

Matthew nâng lên một bàn tay, nói,“Ta thanh minh, ta không có trung Matilda độc.”

Natalie - Portman lại nhíu mày,“Trúng độc?”

Nàng chau mày, hai điều lông mi liền sẽ biến thành đổ bát tự, có vẻ đặc biệt khó xem.

Matthew cũng không giải thích, tiếp chính mình đề tài nói,“Ta cảm giác ngươi là năng lực rất mạnh nhân, đời trước nhất định dựa vào chính mình cứu vãn qua hệ Ngân Hà.”

“Ngươi nói cũng quá khoa trương .” Bị một như thế xuất sắc nam nhân như vậy khen, Natalie - Portman trong lòng thực ra rất cao hứng.

“Nat, ngươi là chân chính nhân sinh người thắng.” Matthew hoàn toàn thả lỏng, tựa như cùng Helen - Hermann hoặc là Amanda đẳng hảo bằng hữu nói chuyện phiếm như vậy,“Một người, muốn có khuôn mặt dễ nhìn, muốn có giải thưởng...... Ngươi có Golden Globe, muốn có hàng hiệu đại học thành tích, muốn có văn hóa, muốn có từ thiện, còn không giống ta loại này nhân như vậy mị tục -- này tuyệt đối là nhân sinh người thắng .”

“Cám ơn ngươi, Matthew.” Natalie - Portman cười nói,“Còn chưa hề có người như vậy khen thưởng qua ta.”

Nàng bổ sung một câu,“Trên thực tế ta biết, Mĩ quốc người xem cũng không phải thực thích ta.”

“Quản những người đó làm cái gì.” Matthew tùy ý phất phất tay,“Đó là bởi vì ngươi so tuyệt đại đa số người đều ưu tú.”

Lấy Jodie Foster làm ưu tú tiêu chuẩn, Natalie - Portman đương nhiên không tính ưu tú; Lấy Angelina - Jolie vi ưu tú tiêu chuẩn, Natalie - Portman là rất ưu tú .

Thực ra phía trước Helen - Hermann nói với hắn qua, Natalie - Portman loại hình này diễn viên, chú định sẽ không là đại chúng fan điện ảnh đồ ăn, dùng lời của nàng đến nói, Natalie - Portman đoàn đội, cho nàng đắp nặn một loại cực đoan công chúng hình tượng, khiến nàng xem lên một điểm đều không chân thật.

Đại chúng fan điện ảnh thích là càng chân thật ngôi sao, loại này chân thật hoàn toàn có thể là một loại thiết lập biểu diễn tính nhân cách, tựa như thích giả ngu sung lăng Jessica - Alba tại đại chúng fan điện ảnh trong xa so Natalie - Portman được hoan nghênh.

“Đúng, Matthew.” Natalie - Portman tựa hồ là phát ra từ chân tâm,“Có chuyện vẫn cảm giác xin lỗi ngươi, Cloud Atlas......”

Matthew nâng tay ngắt lời của nàng, nói,“Không quan hệ, Nat.” Hắn có vẻ có điểm tùy ý, cũng không phải rất để ý,“Chân chính làm quyết định người là Wachowski tỷ đệ, cũng không phải ngươi.”

Natalie - Portman nhẹ nhàng gật đầu, Matthew không đợi nàng mở miệng, còn nói thêm,“Mất đi Cloud Atlas này hạng mục ta cũng rất đáng tiếc, nó phi thường bổng ! nhưng ta không thiếu hạng mục, chất đống ở ta người đại diện trên bàn công tác công tác mời......”

Matthew khoa trương khoa tay múa chân phi thường cao thủ thế,“Đôi tam thước Anh cao, vẫn là hai xếp !”

Natalie - Portman không nói gì, lại có thể đoán được này cùng chân thật tình huống không sai biệt lắm, Matthew như vậy ngôi sao, như thế nào có thể sẽ thiếu hạng mục cùng nhân vật?

“Vốn, ta còn nghĩ lấy đến Cloud Atlas này hạng mục, tương lai vài năm công tác nhật trình đều phải một lần nữa điều chỉnh.” Matthew ra vẻ thoải mái nói,“Thực ra hiện tại cũng tốt, không cần như vậy phiền toái.”

Hắn vừa biểu hiện ra đối với mất đi Cloud Atlas tiếc nuối, lại biểu hiện này với hắn mà nói liên một lần tiểu tiểu đả kích đều không tính là.

“Ngươi công tác nhật trình đều xếp đến vài năm về sau ?” Natalie - Portman hỏi.

“Ân.” Matthew nhẹ nhàng gật đầu, thuận miệng nói,“Disney bên kia Andrew - Stanton chuẩn bị đem [ hỏa tinh công chúa ] cải biên thành điện ảnh, mời ta ra nhậm nam chính kiêm người sản xuất, sản xuất dự toán đạt tới 2 ức 5000 vạn dollar, ta muốn cùng hắn cùng nhau làm hạng mục kéo đầu tư, ngẫm lại đều cảm giác đau đầu.”

Bus lúc này dừng lại, Matthew mắt nhìn ngoài cửa sổ xe, nói,“Palais des Nations đến, chúng ta xuống xe.”

Natalie - Portman đi theo Matthew mặt sau xuống xe, nhớ tới vừa Matthew nói đại hạng mục, cái kia con số rất kinh người , tưởng không nhớ kỹ cũng khó.

Bất quá, nàng xuống xe, đi theo trên xe khi như vậy, cùng Matthew cùng Emma - Watson hai vị đồng hành, cùng nhau đi vào trung ương hội nghị đại sảnh.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 600: Gặp Lại Tinh Dầu

“Ta lại hô hào......”

Đứng ở Palais des Nations trung ương hội nghị đại sảnh trên bục giảng, Matthew diễn thuyết đã đến cuối cùng, tựa như tại Nam Phi lần đó như vậy, hắn diễn cảm lưu loát, kỹ xảo biểu diễn bạo bằng, lớn tiếng kêu gọi,“Thỉnh chú ý Phi Châu nạn dân vấn đề ! thỉnh chú ý Phi Châu phụ nữ quyền lợi vấn đề ! thỉnh chú ý Phi Châu nhi đồng vấn đề !”

“Cám ơn.”

Matthew khẽ gật đầu, kết thúc chính mình diễn thuyết.

Trung ương hội nghị trong đại sảnh bộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay, so với vừa Emma - Watson diễn thuyết, tiếng vỗ tay rõ ràng muốn nhiệt liệt.

Cùng Emma - Watson vừa đến gần này trong giới xoát bức cách bất đồng, hắn đã tiến vào thật dài thời gian , mặc kệ cuối cùng mục đích là cái gì, lại chân chính làm không ít sự tình.

Kia vận hướng Phi Châu vật tư đều là tại Liên Hiệp Quốc nạn dân thự có theo khả tra .

“Cám ơn.”

Nói xong lời này, Matthew hạ bục giảng, hướng tới chính mình chỗ ngồi bên kia đi, trên nửa đường còn gặp chuẩn bị lên đài diễn thuyết Natalie - Portman, hai người nhìn nhau cười, phảng phất lòng có linh tê lão bằng hữu như vậy.

Hôm nay trình diện Hollywood ngôi sao chỉ có ba người bọn họ, so với tổng thư ký, phụ nữ nhi đồng ngân sách hội người phụ trách cùng nạn dân thự cao cấp chuyên viên mỗi người chừng mười phút phát ngôn, lưu cho bọn họ thời gian phi thường ngắn, mỗi người diễn thuyết đều hạn định tại năm phút đồng hồ bên trong hoàn thành.

Thực ra Matthew minh bạch, đây cũng là một loại cao cấp có lợi cho nhau quan hệ, Liên Hiệp Quốc kia vài làm chính trị nhân, nào không phải nhân tinh, như thế nào sẽ không biết một đám các ngôi sao đáp lên Liên Hiệp Quốc chân thật mục đích? Nhưng Liên Hiệp Quốc cũng cần hắn nhóm những người này lực ảnh hưởng, đến kêu gọi cùng kéo động càng nhiều người.

Trở lại chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, bên cạnh chính là Emma - Watson, thừa dịp lúc này hội trường ngắn ngủi nghỉ ngơi, Emma - Watson hỏi,“Ngươi hay không là cũng thấy được một đám Muggle?”

Matthew nhún nhún vai,“Nhân lại nhiều gấp mười lần ta cũng sẽ không khẩn trương.”

Hắn da mặt sớm liền tại một lần lại một lần các loại công khai trường hợp trung tôi luyện đi ra .

Emma - Watson nhẹ nhàng gật đầu, nói,“Rất tuyệt diễn thuyết bản thảo.”

“Người đại diện hỗ trợ viết .” Matthew không e dè điểm này,“Ta trung học đều chưa tốt nghiệp, sáng tác trình độ rất nát, không giống ngươi như vậy là học bá.”

“Học bá?” Emma - Watson hảo kỳ.

Matthew chỉ chỉ nàng,“Ngươi là học bá.” Tiếp lại chỉ chỉ chính mình,“Ta là học tra.”

Emma - Watson lại gợi lên một bên khóe miệng nở nụ cười, nói,“Ngươi so Tom - Felton cái kia gia hỏa thú vị nhiều.”

“Tom - Felton là ai?” Matthew chưa từng nghe qua tên này.

“Chính là Malfoy.” Emma - Watson thoải mái nói,“Ta thầm mến qua hắn...... Không phải thầm mến, là ta truy qua hắn, ta hướng hắn thổ lộ, thế nhưng bị cự tuyệt .”

Matthew trừng lớn ánh mắt,“Hắn cự tuyệt ngươi? Thế nhưng có người cự tuyệt Emma - Watson theo đuổi?”

Emma - Watson nghiêng đầu nhìn về phía Matthew,“Cự tuyệt ta có cái gì kỳ quái ?”

“Cũng phải a.” Matthew thuận miệng bậy bạ nói,“Hermione hẳn là cùng Harry Potter hạnh phúc sinh hoạt tại cùng nhau, Malfoy là Harry Potter đối thủ một mất một còn.”

Emma - Watson lại cười lên,“Đáng tiếc, Hermione sẽ không theo Harry cùng một chỗ.” Nàng chuyển đề tài,“Của ta người đại diện đề nghị ta đi Mĩ quốc học đại học, ngươi có đề cử sao?”

“Đến Los Angeles đi, South California đại học điện ảnh học viện liền tại Los Angeles.” Matthew rất chăm chú nói,“Như vậy cũng có lợi cho của ngươi diễn viên sự nghiệp.”

Hắn cố ý thay thần bí hề hề ngữ khí,“Ngươi tối hôm qua không phải đã nói sao? Ngươi tại Los Angeles, ta cũng phương tiện giúp ngươi, ngươi có chuyện đánh một điện thoại, ta rất nhanh liền sẽ đến.”

Emma - Watson gật gật đầu,“Ân...... Ta suy xét một chút đi.”

Bục giảng bên kia, Natalie - Portman đã đi tới, Matthew nhắc nhở Emma - Watson,“Lại muốn bắt đầu, trong này nơi nơi là máy quay phim, chúng ta chăm chú tham dự.”

“Lúc này thật nhàm chán.” Emma - Watson oán giận một câu, sau đó ngậm miệng, giả bộ một bộ phi thường nghiêm túc bộ dáng.

Matthew cũng không lại nói, nhìn về phía Natalie - Portman bên kia, hội trường cũng nhanh chóng im lặng.

Bọn họ ở Palais des Nations trung ương đại hội thính hùng vĩ đoan trang, sàn, vách tường toàn bộ lấy hoa đồi thạch, đá cẩm thạch lát, hình tròn đại hội thính cùng 6 tầng, có 1800 nhiều chỗ ngồi, hội trường phía trước là đại biểu tịch, phối trí có đồng bộ phiên dịch thiết bị, mặt sau một bộ phận là bàng thính tịch.

Đại hội thính bốn phía vách tường cùng trên trần nhà có Âu Châu nghệ thuật đại sư vẽ tranh sơn dầu tác phẩm, họa chủ đề là: Chính nghĩa, lực lượng, hòa bình, pháp luật cùng trí tuệ.

Có khác một bức phù điêu bích họa vắt ngang toàn bộ trần nhà, vẽ vũ trụ trung 5 cự nhân 5 chỉ cánh tay khổng lồ gắt gao nắm cùng một chỗ, nghe nói tượng trưng thế giới năm đại châu nhân dân đoàn kết cùng hữu nghị.

Natalie - Portman diễn thuyết rất nhanh bắt đầu, chủ đề là bảo vệ môi trường cùng nhân quyền.

Hắn, Emma - Watson cùng Natalie - Portman là bất đồng Liên Hiệp Quốc tổ chức đại sứ, phần mình diễn thuyết nội dung đương nhiên là có trọng điểm, bất quá cuối cùng mục đích đều giống nhau, đơn giản chính là lợi dụng Liên Hiệp Quốc xoát cách điệu, hỗn hảo thanh danh.

Emma - Watson đã hoàn thành diễn thuyết, chủ đề là nhi đồng cùng phụ nữ quyền lợi, cùng nàng phụ nữ nhi đồng ngân sách hội đại sứ nhất trí, thực ra không khó nhìn ra, Emma - Watson trù tính đoàn đội phi thường xem hảo nàng tương lai, tựa hồ cũng ý thức được một khi [ Harry Potter ] hệ liệt chung kết, Emma - Watson suy diễn sự nghiệp sẽ xuất hiện nguy cơ, trước tiên liền bắt đầu làm chuẩn bị .

Như là loại này cực hạn ở một hệ liệt điện ảnh siêu cấp ngôi sao, chuyển hình quá khó , chuyển hình quá trình cũng sẽ phi thường thống khổ, cuối cùng có thể thành công nhân cũng ít ỏi không có mấy.

Matthew còn nhớ rõ,[ Harry Potter cùng ma pháp thạch ] sau, Helen - Hermann phi thường xem hảo Emma - Watson, chuyên môn bay đến Anh quốc vài lần, muốn đào Emma - Watson đến Thiên Sứ trù tính công ty, nhưng Emma - Watson sau lưng trù tính công ty phi thường cường đại, đồng dạng rất trọng thị Emma - Watson, Helen - Hermann cuối cùng cũng không có đắc thủ.

Giống Emma - Watson loại hình này diễn viên, sau lưng có cường đại trù tính đoàn đội, mới có chuyển hình thành công khả năng.

Matthew nhìn thấy Natalie - Portman, bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, Emma - Watson thực ra có thể học Natalie - Portman, đi cao nhất đại học bên trong mạ vàng, tại đại học trong lắng đọng lại vài năm, đẳng đại chúng đối Hermione - Granger hơi chút phai nhạt một ít, lại ra quay chụp mặt khác thích hợp chính mình nhân vật.

Hắn không khỏi quay đầu nhìn nhìn Emma - Watson, vừa Emma - Watson cũng nói, nàng sẽ cân nhắc Mĩ quốc đại học.

Đương nhiên, cao bằng cấp tại Hollywood cũng không hiếm thấy, đang tại diễn thuyết Natalie - Portman là trong đó điển hình.

Nghĩ đến đây, Matthew không khỏi lắc lắc đầu, Hollywood Ivy League bằng cấp diễn viên có rất nhiều, Anh quốc diễn viên trong Cambridge cùng Oxford bối cảnh càng là một trảo một bó to, vì sao những người đó không giống Natalie - Portman này Harvard tốt nghiệp sinh bàn bao giờ cũng là bị đề cập bằng cấp đâu?

Quả nhiên đều là tuyên truyền marketing lộ số a.

Tựa như có một giai đoạn, Thiên Sứ trù tính công ty chủ động đối ngoại bạo liêu hắn không thành danh phía trước kia vài loạn thất bát tao sự như vậy, việc này phóng viên sớm muộn đều có thể đào ra, cùng này đám người đào ra bạo liêu, còn không bằng có kế hoạch có mục đích tính chủ động đối ngoại bạo liêu, phóng nhãn toàn mĩ nhìn, đừng nói xóm nghèo đi ra nhân, cho dù là tinh anh gia đình xuất thân nhân, lúc tuổi trẻ ai chưa làm qua một ít khốn kiếp sự?

Hơn nữa cái kia vừa thành danh giai đoạn, bán thảm cũng có lợi cho tranh thủ công chúng cùng truyền thông đồng tình, giống loại này người thường trải qua cố gắng đạt được thành công, cũng là chủ lưu truyền thông thích nhất tuyên dương cùng đại chúng vui vẻ nhất sự kiện.

Thực ra mọi người dùng thủ pháp không kém là bao nhiêu, chỉ là nhân thiết không giống nhau mà thôi.

Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, đánh gãy Matthew miên man suy nghĩ, Natalie - Portman diễn thuyết dĩ nhiên kết thúc, hắn cũng theo mọi người cùng nhau vỗ tay.

Mặt sau lại có một ít các loại quyền lợi tổ chức đại biểu nhân đọc diễn văn, loại này hội nghị lớn nhất tác dụng chính là hô hào, lớn nhất đặc điểm chính là dài dòng, hơn nữa tràn ngập Liên Hiệp Quốc đặc sắc -- nói chuyện thanh âm vĩnh viễn so thực tế hành động càng dẫn nhân chú mục.

Một buổi sáng thời gian trôi qua, hội nghị tạm thời kết thúc, buổi chiều còn muốn tiếp tục.

Tham gia hội nghị nhân không có về khách sạn, liền tại Palais des Nations trong phòng ăn đi ăn cơm.

Emma - Watson bị người đại diện kêu đi hỏi tình huống, Matthew cùng Natalie - Portman lấy phần mình đồ ăn, tìm im lặng địa phương, ngồi ở cùng nhau.

“Nghe nói ngươi đi qua Phi Châu chiến loạn khu?” Natalie - Portman ăn một khối rau dưa salad, hỏi.

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Đi qua Somalia biên cảnh, không dám xâm nhập, hơn nữa có duy hòa bộ đội bảo hộ.”

Natalie - Portman chỉ ăn rất ít một vài thứ, buông xuống dao nĩa, cầm lấy khăn ăn xoa xoa miệng, nói,“Ta tháng sau muốn tùy Liên Hiệp Quốc một đoàn đội đi trung phi một ít quốc gia xem xem.” Nàng tựa như hảo bằng hữu như vậy, một điểm đều không khách khí hỏi,“Ngươi có đề nghị sao?”

“Ân...... Bên kia muỗi linh tinh phi trùng đặc biệt lợi hại, ngươi trước tiên làm điểm chuẩn bị.” Matthew hơi làm suy xét, tế ra chung cực pháp bảo,“Ngươi đi phía trước, đến Chinatown vật dụng hàng ngày cửa hàng tìm xem, có một loại gọi là......”

Hắn không hiểu được như thế nào phiên dịch, chỉ có thể thả chậm ngữ tốc, kéo dài phát âm,“Phong...... Du...... Tinh...... khu trùng du, phi thường hữu hiệu.”

“Phong...... Du...... Tinh...... Phải không?” Natalie - Portman không hổ là học bá.

“Đúng, chính là tên này.” Matthew cố ý nhắc nhở,“Đây là lau ở trên người bị muỗi đốt địa phương cùng rắc ở quần áo bên trên khu trùng , ngàn vạn đừng loạn dùng.”

Natalie - Portman lên tiếng,“Ta nhớ kỹ.”

Nàng loại này hướng Matthew lãnh giáo thái độ, rất có thể cho nhân một loại tín nhiệm cùng hảo bằng hữu bàn tâm lý ám chỉ, vô hình bên trong phi thường dễ dàng kéo gần cự ly.

Ngay sau đó, nàng liền hảo kì hỏi,“Ngươi chừng nào thì lại đi Phi Châu? Phải đợi cùng Disney hợp tác hạng mục chấm dứt sau?”

“Tạm thời không có phương diện này kế hoạch.” Matthew thuận miệng nói,“Disney cái kia hạng mục dự toán 2 ức 5000 vạn dollar, ta tính toán đầu tư cùng dung tư.”

Hắn xòe tay,“Ta khả năng chiếm một ức dollar tả hữu đầu tư, tất yếu phải nhìn chằm chằm, tạm thời sẽ không đi Phi Châu.”

Natalie - Portman phụ họa nói,“Xác thật hẳn là nhìn chằm chằm.”

Ăn xong cơm trưa, hai người cùng nhau quay trở về phòng hội nghị, hội nghị tại nửa buổi chiều kết thúc, Matthew buổi tối mời Natalie - Portman cùng Emma - Watson cùng nhau ăn tối cơm, ngày hôm sau liền chạy về Los Angeles, kịch tổ bên kia còn tại chờ hắn đâu.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 601: Mạnh Bao Nhiêu

Trở lại Los Angeles vỏn vẹn nghỉ ngơi một ngày, Matthew liền đầu nhập đến quay chụp trong, kịch tổ trước mắt tiếp tục tại Los Angeles quanh thân chuyển chiến quay chụp cảnh quay bên ngoài, hắn không ở trong mấy ngày này, quay chụp đại lượng phong cảnh cùng không cần nam chính xuất hiện, cùng với Charlize - Theron cùng Jason - Bateman ở giữa vai diễn.

Jason - Bateman có thể nói là một diễn viên gạo cội , từ chín mươi niên đại sơ liền tại rất nhiều phim bên trong đảm nhiệm trọng yếu vai phụ, nhiều năm sau cũng không có hỗn đến tuyệt đối nam chính tình cảnh, lại là rất nhiều kịch tổ cùng đạo diễn thích sử dụng nam phụ.

Hollywood có rất nhiều loại hình này diễn viên, ngẫu nhiên đảm nhiệm nam chính khi phim chính là một hồi box office tai nạn, biểu diễn nam phụ khi lại là vô cùng tốt lá xanh.

Một lần nữa trở về quay chụp đệ nhất thiên, Matthew liền đi theo kịch tổ đi đến Santa Monica sơn cốc phương bắc một trên ngọn đồi nhỏ, kịch tổ từ tháng sáu bắt đầu, liền ở nơi này dựng do hai container cải biến mà thành lâm thời bằng ốc, làm Hancock chỗ ở.

“Cũ nát mũ, bẩn hề hề quần áo.”

Xe kéo hoá trang bên trong, Matthew đứng ở một người cao gương trước mặt, nhìn nhìn chính mình trang phục, đối bên cạnh hoá trang sư nói,“Sarah, như vậy thời tiết xuyên như vậy quần áo, không cần đi bên ngoài đều cảm giác đầy mỡ.”

“Tám tháng phân cũng nhanh qua.” Nữ hoá trang sư lại đây, cuối cùng cho hắn sửa sang lại một chút trang phục,“Tháng sau thời tiết liền mát mẻ .”

Matthew nhún vai, không lại nói cái gì, lập tức đi ra xe kéo hoá trang, tiến vào bên cạnh bằng ốc trong, cấu thành bằng ốc hai đại hình container trung gian kim chúc vách tường bị hoàn toàn đả thông, một gian bố trí thành Hancock trụ sở, một khác gian dùng cho mắc các loại quay chụp trang bị.

Hắn đi vào thời điểm, đạo diễn Peter - Berg đang tại cùng ngọn đèn sư phối hợp bố quang, dứt khoát trực tiếp đi vào trường quay, ngồi ở trên sô pha.

Vừa ngồi xuống, cùng tại trường quay trung một người tuổi còn trẻ nữ diễn viên liền đi lại đây.

“Ngươi hảo, Matthew.”

Này nữ diễn viên trang dung có chút đậm, có điểm sợ hãi hỏi,“Có thể giúp ta kí tên sao?”

“Có thể.” Matthew cười gật đầu.

Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là một hồi quay chụp lâm thời hợp tác, hơn nữa hắn tại trong kịch tổ, luôn luôn rất hiền hoà.

Nữ diễn viên giấu ở sau lưng tay kia đem ra, đưa qua trong tay bút cùng sổ, Matthew tiếp nhận đến, nâng tay ở trên vở viết nói: Nguyện xinh đẹp ......

Hắn nhìn về phía cái kia nữ diễn viên, đối phương tuổi không lớn, hẳn là không có hai mươi tuổi, ngọt ngào trên khuôn mặt treo rất có sức cuốn hút tươi cười, trừ trang có chút đậm ngoài, địa phương khác thoạt nhìn gần như hoàn mỹ, có chút giống là búp bê, dáng người đường cong phảng phất điêu khắc tác phẩm, thân hình cùng tứ chi thon dài, một đạo hoàn mỹ ngực tuyến, phác thảo ra xinh đẹp đường cong.

Đây là một phi thường xinh đẹp nữ hài tử, đan từ ngoại mạo thượng nhìn tựa hồ như là Đông Âu nhân.

“Nina - Dobrev.” Nữ hài gãi đầu nói,“Ta gọi Nina - Dobrev.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, tiếp ở trên bút ký viết nói: Nguyện xinh đẹp Nina - Dobrev tiểu thư tươi cười vĩnh viễn xán lạn. Sau đó ký lên đại danh, đem bút cùng sổ còn cấp cho này gọi là Nina - Dobrev trẻ tuổi nữ diễn viên.

Nina - Dobrev tiếp nhận bút cùng sổ, lại không có rời đi ý tứ,“Cám ơn ngươi, Matthew.”

“Không cần khách khí.” Matthew cười nói,“Chúng ta là công tác hợp tác.”

“Ân.” Nina - Dobrev dùng lực gật đầu,“Ta xem qua kịch bản, cảnh này......”

Đạo diễn Peter - Berg lúc này đi tới, trước cùng Matthew chào hỏi, tiếp đối Nina - Dobrev gật gật đầu, nói,“Kế tiếp có trường kích tình hí, chúng ta phía trước không có tập luyện. Matthew, ngươi mau chóng cùng Nina làm quen một chút.”

Hắn nhìn thấy Matthew gật đầu, còn nói thêm,“Trước quay chụp chúng ta sẽ diễn luyện một lần tẩu vị.”

Nguyên bản kế hoạch, hắn là muốn cho Matthew cùng Nina - Dobrev trước tiên diễn luyện một chút, nhưng Matthew mấy ngày hôm trước đi Geneva, đành phải thôi.

Peter - Berg ngược lại là không phải lo lắng Matthew, theo hắn biết, Matthew phía trước chụp qua không thiếu cùng loại vai diễn, có thể nói là một lão thủ , chân chính lo lắng là Nina - Dobrev, đây là một tân nhân diễn viên, cũng là đi hắn trù tính công ty quan hệ tiến vào kịch tổ.

“Phía trước chụp qua loại này hí?” Matthew hỏi.

Nina - Dobrev lắc đầu,“Không có, đây là lần đầu tiên.”

Matthew nghĩ nghĩ, dứt khoát nói,“Như vậy, quay chụp thời điểm ngươi tận lực thả lỏng, theo ta tiết tấu đi.”

“Ân.” Nina - Dobrev đáp.

Rất nhanh, tại giành được - Berg dẫn đường dưới, hai người quen thuộc một lần phần mình tẩu vị, sau đó quay chụp bắt đầu.

“[ Hancock ], thứ tám mươi thất trường, màn đầu tiên !” Trợ lý đạo diễn trong tay thư ký trường quay bài đặt ở máy quay phim phía trước màn ảnh,“Hiện tại bắt đầu !”

Matthew đi đến bình nước bên cạnh, cầm lấy ly, hỏi,“Tưởng uống điểm cái gì?”

Nina - Dobrev không có đình, trực tiếp hướng bên trong đi, hảo kỳ nhìn tới nhìn lui, tán thưởng nói,“Nơi này như là Batman sào huyệt.” Nàng tiếp quay người lại nhìn về phía Matthew,“Không, hẳn là siêu nhân tổng bộ......”

“Đình !” Peter - Berg kêu ngừng quay chụp, hô,“Nữ diễn viên trang phục điều chỉnh một chút, cổ áo khai được lại thấp điểm, khiến nàng xem lên càng gợi cảm !”

Lập tức có trang phục sư tiến vào trường quay, đem Nina - Dobrev nữ sĩ sơ mi cổ áo nhiều đi xuống mở một khỏa cúc áo, lộ ra thâm thâm sự nghiệp tuyến.

Quay chụp tiếp tục, không đến mười giây màn ảnh, lần thứ hai quay chụp thuận lợi hoàn thành.

Kế tiếp muốn quay chụp là kích tình hí, bất quá này bộ phim định vị là PG-13, tiết mục chừng mực cũng không lớn.

Nguyên bản, Matthew còn tưởng kéo động tiết tấu, kết quả quay chụp ngay từ đầu, hắn liền phát hiện Nina - Dobrev căn bản không cần hắn mang, dứt khoát......

Nina - Dobrev giống như phương diện này kinh nghiệm rất phong phú, hơn nữa vận dụng đến thực tế quay chụp trong.

Trước màn ảnh, Nina - Dobrev đem Matthew đẩy đến nhất trương thật dài trên ghế nằm, hai tay đè lại bờ vai của hắn, cưỡi ở mặt trên.

Trong kịch bản cảnh này là sơ lược, loại này hí rất nhiều thời điểm đều cần đạo diễn hiện trường điều hành, diễn viên lâm trường phát huy, Nina - Dobrev tựa hồ đột nhiên đến linh cảm.

Nàng biên ngăn chặn Matthew, biên la lớn,“Khiến ta bạo đi, siêu nhân ! khiến ta bạo đi !”

Matthew đóng vai là siêu nhân, lập tức phiên thân đem nàng hiên đổ, bắt lấy một chỉ bộ giày cao gót chân liền nhấc lên, nhắc nhở nói,“Ngươi muốn chú ý điểm, ta rất mạnh !”

Nina - Dobrev giữ chặt Matthew tay, liền hướng trên người duệ,“Đến đi ! nhanh lên ! ta hiện tại liền muốn !”

Matthew không có quên cảnh này muốn biểu đạt cái gì, còn nói thêm,“Khi ta đến thời điểm đó......”

“Thời điểm đó?” Nina - Dobrev hỏi.

“Chính là đến đỉnh núi thời điểm.” Matthew lại nhắc nhở nói,“Khi đó ngươi muốn tận lực trốn xa một chút.”

Nina - Dobrev dĩ nhiên khẩn cấp, thò tay lại đây giải Matthew quần áo,“Ta biết, ngươi nhanh lên !” Nói xong, nàng dứt khoát đứng lên, kéo lấy Matthew đặt ở trên người.

Hai người kín không kẽ hở thiếp hợp ở cùng nhau......

Peter - Berg lúc này hô,“Đình ! này một điều qua.”

Đạo diễn hô đình, Nina - Dobrev lại không có lập tức cùng Matthew tách ra, tựa hồ dính ở hắn trên người như vậy, Matthew cũng không phải chính nhân quân tử, lại càng không là Thánh Nhân, như vậy một gợi cảm xinh đẹp lại cực kỳ mềm mại trẻ tuổi nữ nhân dán tại trên người, khó tránh khỏi có như vậy một điểm phản ứng.

“A......” Nina - Dobrev mở to hai mắt nhìn, giờ phút này cùng phía trước tìm Matthew kí tên văn tĩnh nữ hài hoàn toàn giống như là hai người, đến gần Matthew bên tai, nói thầm,“Ngươi thật sự rất...... Cường đại.”

Matthew cũng không khách khí,“Ngươi cũng không sai.”

Có cùng trang sư đi tới, hai người lúc này mới tách ra, phần mình bổ trang, chuẩn bị quay chụp tiếp theo trường.

Peter - Berg lại đây, cùng Matthew cùng Nina - Dobrev đơn giản trao đổi vài câu, trở lại máy quay phim mặt sau, nhìn thấy diễn viên vào chỗ, lập tức khiến trợ thủ hô bắt đầu.

Matthew nằm ở kia trương trên ghế nằm, phảng phất đến đỉnh phong như vậy, hai tay ôm lấy đầu, liền tại hắn mặt trên, container đỉnh đột nhiên tạc nứt, một khối kim chúc da bay lên, không biết rơi vào bên ngoài địa phương nào.

Theo sau, container đỉnh không ngừng tạc nứt, có năm sáu khối vỏ thép trước sau bay lên thiên.

“Ác...... Ác......” Matthew nhắm mắt lại, tựa hồ còn đắm chìm ở trong đó không thể tự thoát ra được.

Theo sau, hắn ngồi dậy, nhìn về phía bị “Thôi” Đến một bên Nina - Dobrev, Nina - Dobrev giật mình nhìn container đỉnh chóp, miệng há to, tựa hồ bị sợ hãi.

“Phi thường xin lỗi.” Matthew chỉ chỉ container đỉnh chóp,“Giống như vậy đối ai đều không hảo.”

Hắn cấp bách thở hổn hển mấy hơi thở, nói,“Cám ơn ngươi có thể tiếp thụ điểm này, ta biết......”

“Cut !” Peter - Berg kêu ngừng quay chụp, nói thẳng,“Nina, ngươi muốn duy trì giật mình biểu tình.”

Đứng ở máy quay phim mặt sau, hắn đánh giá một chút trong trường quay, còn nói thêm,“Đem nữ diễn viên màn ảnh đơn độc liệt đi ra quay chụp, ba phút sau bắt đầu !”

Nina - Dobrev ngồi trên sô pha điều chỉnh trạng thái, Matthew tắc ra trường quay, kế tiếp không cần hắn quay chụp , không khỏi đứng ở vòng ngoài nhìn nhìn container đỉnh mấy cái đại động.

“Này cũng quá khoa trương .” Hắn lắc lắc đầu, trong lòng nói thầm,“Ấn Hancock thiết lập, Lois Lane sớm liền biến thành tổ ong vò vẽ .”

Thật muốn như vậy tính mà nói, biến thành tổ ong vò vẽ dường như không chỉ là Lois Lane một đi?

Nhìn kia mấy cái động, Matthew bỗng nhiên nghĩ tới từng xem qua một bộ điện ảnh trung nhân vật, có vẻ Cát tiểu đại uy lực có liều mạng đi? Vị kia bình thường muốn quấn ở trên đùi, trước khi chết đem la đều làm chấn thiên vang......

Này mấy kinh thế hãi tục nhân vật, phi thường dọa người.

Tựa như này bộ phim kịch bản, Hancock trực tiếp đem Nina - Dobrev đóng vai nhân vật dọa chạy.

Mặt sau quay chụp lúc được lúc ngừng, Thái Dương chuyển hướng phía tây thời điểm, hôm nay muốn quay chụp màn ảnh toàn bộ hoàn thành, Matthew dẫn đầu ra container lâm thời dựng trường quay, vừa đi đến xe kéo hoá trang cửa, Nina - Dobrev đột nhiên theo đi lên.

Hắn kéo ra xe kéo hoá trang môn, trước đi vào, hoá trang sư Sasha cùng trợ thủ nhìn thấy theo vào đến Nina - Dobrev, hai lời chưa nói liền ly khai.

Matthew ngồi ở trước hoá trang kính trên ghế xoay, nhìn Nina - Dobrev nói,“Có chuyện?”

Nina - Dobrev phản thủ đóng lại xe kéo hoá trang môn, đi tới ngồi xổm xuống,“Ta chính là muốn thử xem ngươi có bao nhiêu cường.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 602: Số Mười Ba Điện Ảnh Phòng Làm Việc

Xe kéo hoá trang bên trong, Matthew ngồi tựa ở trên ghế, ánh mắt nhìn về phía Nina - Dobrev, ánh mắt lại không có tiêu điểm, phảng phất có trong nháy mắt thất thần, nhưng ngắn ngủi vài giây sau, hắn liền bình thường trở lại, nhìn thấy Nina - Dobrev cổ họng lăn lộn, phảng phất đói tới cực điểm nuốt đồ ăn như vậy, nàng tiếp từ hoá trang trên bàn rút ra mấy tấm khăn ướt, xoa xoa khuôn mặt khóe miệng, lúc này mới đứng lên.

Nàng xem Matthew, trên mặt tất cả đều là tươi cười.

Matthew nhanh chóng thu thập hảo chính mình, chỉ chỉ bên cạnh ghế hoá trang, nói,“Mời ngồi, Nina.”

Thẳng thắn giảng, hắn không nghĩ tới này nữ hài như thế phóng được ra, cũng không nghĩ tới nàng thực dụng tâm như vậy cường, vì tiền đồ tương lai, chẳng những chủ động đi tìm đến đàm điều kiện, còn phảng phất nô lệ như vậy, quỳ trước mặt hắn......

Nina - Dobrev kéo qua ghế dựa, ngồi ở Matthew đối diện, nói,“Ta hiện tại đã biết rõ Armani vì cái gì muốn tìm ngươi làm nam sĩ nội y đại ngôn .”

Matthew không có nói tiếp, ngược lại lấy qua chén nước, uống một hớp lớn.

Quỳ trên mặt đất há miệng phía trước, Nina - Dobrev liền cùng Matthew đàm hảo điều kiện, mắt thấy Matthew không nói lời nào, lại chất lên đầy mặt tươi cười, tựa hồ là tại nhắc nhở,“Chúng ta qua vài ngày còn có một màn diễn đâu, ngươi đến lúc đó có thể cảm thụ một chút ta có nhiều lợi hại.”

Nàng ưỡn ưỡn ngực,“Ta phía trước là Canada quốc gia thể dục nhịp điệu đội Áo vận cấp tuyển thủ, sẽ dùng rất nhiều độ khó cao động tác.”

“Úc?” Matthew nở nụ cười,“Ngươi tham gia qua thế vận hội Olympic?”

Nina - Dobrev chỉ là cười, lại không trả lời, từ ban sơ tiến vào kịch tổ bắt đầu, nàng liền biết cùng Matthew muốn hợp tác quay chụp hai màn diễn, cũng rõ ràng đây là khó được cơ hội, chuyên môn khiến người đại diện tại trong giới hỏi thăm qua, Matthew ở phương diện này thanh danh phi thường tốt, danh dự độ cũng tương đương cao.

Từ Canada thể thao giới chuyển tới Canada giới giải trí, sau đó lại đến đến Hollywood, nàng không có bất cứ ưu thế cùng tài nguyên đáng nói, có thể đi vào này kịch tổ vẫn là bởi vì người đại diện phía trước giúp qua Peter - Berg, đối phương muốn trả nhân tình, cho nên nàng dứt khoát tuyển đơn giản nhất hữu hiệu phương thức, dù sao phía trước tại thể thao đội cũng không phải không dùng qua, Hollywood nhiều như vậy nữ ngôi sao cũng là dùng phương thức này từ thiên quân vạn mã trong trèo lên .

Nàng hiện tại chỉ là tiểu diễn viên, rốt cuộc ôm lấy một cây đại thụ.

Matthew không có quỵt nợ tính toán, cũng không phải ba tuổi tiểu hài tử, đương nhiên biết Nina - Dobrev cùng tiến vào, khẳng định không phải nhất kiến chung tình cái gì, hắn không có như vậy ngây thơ, hơn nữa Nina - Dobrev nói chuyện phía trước đã nói qua điều kiện , nếu không có cự tuyệt, cũng liền cam chịu lần này trả giá cùng thu hoạch giao dịch.

Áo vận cấp bậc thể thao tuyển thủ, vẫn là làm thể dục nhịp điệu , thân thể có phải hay không giống mì như vậy nhuyễn?

Này lần sau nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút.

“Nina, ngươi đối đua xe điện ảnh cảm thấy hứng thú sao?” Matthew cũng không đợi nàng trả lời, nói,“Ta đang tại trù bị [ Fast and Furious ] tục tác, bên trong có nữ tính nhân vật, đại khái có mười mấy trường vai diễn.”

“Hảo a.” Nina - Dobrev bao nhiêu vẫn là có điểm thất vọng.

Nàng không trông cậy vào như vậy một lần giao dịch có thể đổi lấy một nữ chính, nhưng phân lượng hơi chút kém một ít nữ phụ......

Matthew theo như lời bất quá là cái loại này không trọng yếu tiểu nhân vật, hắn không có khả năng cấp trọng yếu nhân vật, cũng sẽ không lấy [ Fast and Furious ] này hệ liệt đi mạo hiểm, thứ bốn bộ chế tác dự toán cao tới 1 ức 2000 vạn dollar, Hollywood tân nhân diễn viên nào trị nhiều như vậy tiền?

Nếu là từng có ký ức đại minh tinh, hắn nói không chừng sẽ cho phân lượng càng nặng nhân vật, nhưng Nina - Dobrev tên này, hoàn toàn liền không nghe nói qua.

Canada thể dục nhịp điệu vận động viên? Hắn đối thể thao này nghề phi thường xa lạ.

“Như vậy đi, tháng sau kịch tổ có một hồi đại hình truyền thông hội, phỏng chừng sẽ có trên trăm gia truyền thông tham gia.” Matthew còn tưởng nghiên cứu một phen thân thể cùng mì vấn đề,“Ta cùng kịch tổ phụ trách tuyên truyền nhân chào hỏi, đến lúc đó khiến ngươi cũng đi tham gia, nhận phỏng vấn.”

Hắn đây là lấy người khác kịch tổ, xem như chính mình nhân tình, này với hắn mà nói không bất cứ độ khó, liền là nói câu sự.

Nina - Dobrev biết lần này truyền thông hội, tại kịch tổ kế hoạch nhật trình trung gặp qua, biết đây là kịch tổ một hồi trọng yếu tiền kỳ tuyên truyền.

Còn tại thể thao đội dốc sức làm thời điểm, nàng liền hiểu được độ hấp thụ ánh sáng tầm quan trọng.

“Hảo a ! hảo a !” Nina - Dobrev khẩn cấp ứng đến, vì phòng ngừa Matthew thay đổi, còn nói thêm,“Ta rất chờ mong chụp xuống một màn diễn.”

Nàng đứng lên,“Chúng ta chụp xuống màn diễn thời điểm tái kiến.”

Matthew khẽ gật đầu,“Tái kiến.”

Nhìn Nina - Dobrev đi ra xe kéo hoá trang, hắn đứng lên lười biếng duỗi eo, trực giác đến mức cả người thượng hạ vô cùng thư thái, Nina - Dobrev tuy rằng chỉ động miệng, nhưng tài nghệ thuần thục......

Này nữ hài trời sinh điều kiện rất không sai, đáng tiếc Hollywood luôn luôn cũng không khuyết thiếu xinh đẹp nữ nhân, hơn nữa vừa trò chuyện trung, hắn cũng biết đối phương là thuần khiết Đông Âu nhân, sinh ra tại Bulgary, bên kia thừa thãi mĩ nữ, bất quá tuổi hơi lớn một điểm, chỉ cần bảo dưỡng không tốt, liền sẽ nhanh chóng trở nên lại béo lại tráng.

Đặc biệt là vận động viên xuất thân nhân, thuở nhỏ liền vẫn duy trì đại lượng vận động, lượng vận động một khi hạ thấp, chẳng sợ tiết thực phương diện phi thường chú ý, cũng sẽ rất nhanh mập ra.

Đương nhiên, Nina - Dobrev đang đứng ở tốt nhất tuổi.

Nhìn thấy phù hợp hắn khẩu vị xinh đẹp khêu gợi mĩ nữ, Matthew luôn luôn rất hiểu được thưởng thức.

Theo sau, hắn tẩy trang xong ra xe kéo hoá trang, ngồi xe phản hồi Beverly Hills, cùng Bella - Anderson hàn huyên vài câu sau, nhắm mắt bắt đầu tự hỏi [ Fast and Furious ] thứ bốn bộ một vài sự tình.

Này bộ phim đầu tư cao tới 1 lấy 2000 vạn dollar, hắn cùng David - Ellison phần mình chiếm so 50%, kịch tổ trước mắt do râu quai nón Jack làm người sản xuất trực tiếp phụ trách hằng ngày công tác, xác định đạo diễn Justin Lin, đang tại cùng Paul - Walker cùng Jordana - Brewster người đại diện đàm phán thù lao.

Này hai người trong, Paul - Walker miễn cưỡng xem như nhị tuyến, Jordana - Brewster nhiều nhất là tiểu minh tinh, hai người thù lao đều cao không đến nơi nào đi.

Nhưng đàm phán cũng không phải dễ dàng như vậy đạt thành, cứ việc hai người đều xác nhận muốn trở về này hệ liệt, người đại diện lại muốn tranh thủ lớn nhất lợi ích, chung quy đây là tục tập.

Hắn không có can thiệp đàm phán, loại sự tình này tự nhiên có chuyên nghiệp nhân sĩ đi làm, lại càng sẽ không ngốc hồ hồ cấp Paul - Walker cùng Jordana - Brewster khai ra cùng bọn họ thân giới không tương xứng thù lao, kia tuyệt đối là ngu ngốc mới sẽ làm sự tình.

Thương nghiệp hợp tác chính là thương nghiệp hợp tác, hắn kế hoạch muốn quay chụp một hệ liệt, nếu hiện tại liền cấp Paul - Walker cùng Jordana - Brewster kếch xù thù lao, mặt sau tục tập e trực tiếp liền thành giá trên trời .

Trừ diễn viên, biên kịch đoàn đội còn cùng Justin Lin cùng nhau, tiếp tục mài đánh kịch bản, râu quai nón Jack cũng tại căn cứ trong kịch bản trọng yếu nhân vật thiết lập, chuẩn bị nửa năm cử hành thử vai, tranh thủ tại tân niên phía trước xác định một loạt nhân vật nhân tuyển.

Này liền cần Matthew cùng David - Ellison tài chính có thể đúng lúc đúng chỗ.

Về tài chính vấn đề Matthew vẫn đang suy xét, lấy cá nhân danh nghĩa đầu tư không phải phi thường thích hợp, tại thuế thu cùng chia phương diện có rất nhiều phiền toái, nguyên bản hắn suy xét có phải hay không muốn lấy hai từ thiện ngân sách hội danh nghĩa đầu tư này hệ liệt, sau này cùng Amanda cùng Helen - Hermann trao đổi qua đi liền buông tay , vô luận là Helen vẫn là Amanda, đều đề nghị hắn danh nghĩa từ thiện ngân sách hội không cần trực tiếp đề cập thương nghiệp đầu tư cùng vận tác.

Đối với chính mình không chuyên nghiệp không hiểu lắm sự tình, hắn luôn luôn có thể nghe được vào ý kiến, cho nên đánh mất chủ ý này, từ Geneva trở về sau, cùng Helen - Hermann xâm nhập thương nghị một phen, quyết định thành lập một điện ảnh phòng công tác, dùng cho vận tác điện ảnh đầu tư phương diện sự nghi.

Liền cùng đại đa số Hollywood ngôi sao kì hạ phòng công tác như vậy, hắn này điện ảnh phòng công tác cũng chỉ sẽ là xác không, mà không giống David - Ellison Skydance ảnh nghiệp như vậy thực tế chế tác quay chụp điện ảnh.

Lấy công ty danh nghĩa đầu tư quay chụp điện ảnh, tại đại đa số châu đều sẽ có thuế thu cùng chính sách phương diện ưu đãi, có chút công tác xử lý lên đến cũng sẽ càng phương tiện.

Trước mắt, Helen - Hermann đã chuẩn bị ra tay phương diện này sự tình, hắn cũng vi phòng công tác nghĩ xong danh tự -- Thập Tam hào điện ảnh phòng công tác.

Này phòng công tác sẽ ở bang Delaware đăng kí, bên kia có được toàn mĩ tối ưu đãi thương nghiệp thuế thu chính sách, cũng có chuyên nghiệp thương nghiệp hành bình pháp viện, như là táo cùng Disney đẳng rất nhiều xí nghiệp đăng kí đều là bang Delaware, Hollywood ngôi sao kì hạ điện ảnh phòng công tác đăng kí địa chỉ càng là nhất thủy bang Delaware.

Ở như vậy một thương nghiệp quốc gia, đăng kí một công ty cần thời gian cùng lưu trình cũng không phải đặc biệt rườm rà, tiền kỳ sự vụ đều sẽ do Helen - Hermann ủy thác chuyên nghiệp công ty cùng luật sư văn phòng kinh doanh đi xử lý, dựa theo nàng thuyết pháp, đại khái cần một tháng đều nửa tháng thời gian, Thập Tam hào điện ảnh phòng công tác là có thể chính thức thành lập .

Đến lúc đó, hắn đã đầu tư cùng sắp đầu tư tài chính, đều có thể chuyển tới này xác không điện ảnh phòng công tác trướng thượng.

Cùng điển hình xác không điện ảnh phòng công tác như vậy, chỉ cần tại bang Delaware cùng mặt khác công ty hợp thuê một gian văn phòng, kết phường thuê một điện thoại tiếp tuyến viên......

Đương nhiên, Matthew cũng sẽ tại Los Angeles thuê mấy cái chuyên nghiệp nhân viên.

Về phần khoản vấn đề, thì sẽ toàn quyền ủy thác cấp PwC, mấy năm nay hắn vẫn cùng PwC phương diện kế toán viên cao cấp hợp tác, đối phương cung cấp phục vụ hắn cũng rất hài lòng.

Mặt khác, có như vậy một điện ảnh phòng công tác, hắn cũng phương tiện cùng Disney cùng Andrew - Stanton tiếp xúc,“Bàn bạc” Một chút về [ dị tinh chiến trường ] hợp tác công việc.

Liền là không biết Natalie - Portman bên kia thế nào .

Hắn từ đầu tới cuối, cũng không có chủ động ước qua Natalie - Portman, cũng không có chủ động nói đến phương diện này đề tài, tại Geneva gặp nhau không có bất cứ vấn đề.

Hai người đều là nào đó Liên Hiệp Quốc tổ chức thân thiện đại sứ, nhận đến Liên Hiệp Quốc phương diện mời đi tham dự, hơn nữa tham dự Hollywood ngôi sao không chỉ bọn họ hai, còn có Hermione...... Không đúng, là Emma - Watson.

Trở lại Los Angeles, hắn cũng cùng Emma - Watson liên hệ qua, khiến nàng đến Los Angeles thời điểm, đừng quên liên hệ hắn, để khiến hắn tận tình địa chủ.

Đại khái là cấp Emma - Watson lưu lại ấn tượng phi thường tốt, Emma - Watson cũng nói, đến Los Angeles khẳng định sẽ liên hệ hắn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 603: Ta Rất Muốn Đánh Ngươi

“Ngươi nói ngươi tại Geneve thời điểm gặp được Emma - Watson?”

Warner nhà sản xuất hoá trang gian trung, Helen - Hermann đuổi đi hoá trang sư, nhìn về phía vừa hóa trang xong Matthew, hỏi,“Còn cùng nàng hàn huyên một đoạn thời gian?”

Matthew hai gò má có chút ngứa, nhẹ nhàng gãi gãi, nói,“Không chỉ hàn huyên hội, còn ước hảo nàng đến Los Angeles khi ta mời khách.”

Helen - Hermann không tự giác liền tưởng trật, nhắc nhở nói,“Ta nhớ rõ Emma - Watson là 1990 niên sinh nhân, còn không đến mười tám tuổi.”

“Ngươi suy nghĩ nhiều, Helen.” Matthew minh bạch lời này ý tứ,“Ta phân rõ nặng nhẹ.”

Helen - Hermann vẫn là nhắc nhở nói,“Trong giới cùng mười sáu mười bảy tuổi nữ hài làm bừa nam ngôi sao có rất nhiều, nhưng ngươi không cần như vậy, một khi đối phương cắn ngược lại một cái, dù cho có Romeo cùng Juliet điều khoản, cũng sẽ phi thường phiền toái.”

Nàng có vẻ dị thường nghiêm túc,“Có thể đến Hollywood dốc sức làm nữ hài, có mấy cái tâm tư đơn giản?”

Matthew gật đầu,“Ta biết, ngươi yên tâm hảo.”

Hắn ngày hôm qua vừa kiến thức qua một tâm tư phức tạp, dám tưởng dám làm nữ hài.

Đương nhiên, hắn phía trước riêng hỏi qua kịch tổ tương quan nhân viên, cái kia nữ hài vượt qua mười tám tuổi , bằng không kịch tổ cũng sẽ không bắt đầu dùng nàng biểu diễn cái loại này tiết mục.

Có lẽ dùng không đầy mười tám tuổi nữ hài diễn cái loại này kích tình tiết mục, tại độc lập phim văn nghệ trung tính không được cái gì, nhưng chủ lưu phim thương mại khẳng định sẽ không mạo loại này phiêu lưu.

Matthew đương nhiên cũng sẽ không mạo loại này phiêu lưu, Helen - Hermann nhắc tới Romeo cùng Juliet điều khoản cũng nghe Wilson luật sư chuyên môn nói qua, đây là vì tránh cho hai tự nguyện tiểu thanh niên ở giữa hành vi bị thô bạo định nghĩa vi phạm tội, đồng thời bảo hộ bọn họ không bị nhận định là tính xâm giả đưa vào hồ sơ, do đó ảnh hưởng hạnh phúc cùng tiền đồ.

Nói cách khác, nếu một người muốn cùng bất mãn 17 tuổi nhân phát sinh quan hệ, chỉ cần không phải đăng kí tại án tính xâm giả, cùng một người khác tuổi chênh lệch không ở ba năm trên đây, hơn nữa người khác lớn hơn 14 tuổi là có thể.

Giống hắn người như thế, tự nhiên không ở Romeo cùng Juliet dự luật bảo hộ trong phạm vi.

Đương nhiên, này bảo hộ không chỉ là nữ hài, nam hài đồng dạng ở đây hàng ngũ bên trong.

Căn cứ Wilson luật sư thuyết pháp, rất nhiều châu sở dĩ thiết lập loại này điều khoản, ban sơ nơi phát ra chi nhất liền là Georgia châu có danh nữ giáo sư ở phòng học tắt đèn phóng ghi hình thời điểm, nương hắc ám khiến nam học sinh cho nàng dùng miệng linh tinh sự kiện.

“Còn có......” Helen - Hermann cũng không cùng hắn khách khí, nói thẳng,“Ngươi nói bóng nói gió hỏi một chút, xem Emma - Watson có hay không đổi mới trù tính công ty ý tứ.”

Matthew quay đầu nhìn nàng một cái, hỏi,“Ngươi còn tưởng đào Emma - Watson?”

Helen - Hermann rất bình tĩnh nói,“Vì sao không tưởng? Nàng thù lao cùng tại giới thời trang được hoan nghênh trình độ, không chỗ nào không phải là thượng thượng chi tuyển.”

“Hành, ta giúp ngươi hỏi một chút.” Matthew tiếp nhắc nhở nói,“Phỏng chừng rất khó, nàng trù tính công ty suy xét phi thường toàn diện, đã tại vì nàng [ Harry Potter ] hệ liệt sau chuyển hình trước tiên làm chuẩn bị , lần này nàng tại Geneve diễn thuyết, chính là trù tính công ty vận tác đi xoát cách điệu .”

Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu,“Ta biết, Emma - Watson hiện tại là Liên Hiệp Quốc phụ nữ nhi đồng ngân sách hội đại sứ.” Nàng nâng kính mắt,“Tổng muốn nếm thử một chút.”

Matthew không nói thêm gì, tại đủ khả năng trong phạm vi, hắn sẽ bang Helen - Hermann.

Trò chuyện hoàn này mấy không bao lâu, có kịch tổ công tác nhân viên lại đây nhắc nhở, Matthew rời đi hoá trang gian, ra studio, đi đến lộ thiên trường quay chuẩn bị quay chụp.

Lộ thiên trường quay màn xanh Lâm lập, kế tiếp muốn quay chụp là hắn cùng với Charlize - Theron ra tay tàn nhẫn hí.

Charlize - Theron đã đến trường quay, đang tại cùng động tác chỉ đạo trao đổi, Matthew cũng đi qua, riêng nhìn nhìn nàng trang điểm, Charlize - Theron một thân màu đen hí phục, mặt trên đoản khoản áo gió mở miệng cơ hồ đến rốn vị trí, váy cũng phi thường ngắn, phía dưới còn có quá gối boots cao gót, thoạt nhìn phi thường gợi cảm.

Này thân trang điểm tương đương thông thấu, bất quá đối Charlize - Theron đến nói không hề có áp lực, Matthew vẫn rất rõ ràng, Charlize - Theron thủy chung đều thuộc về cái loại này dám thoát dám lậu hình nữ diễn viên, cho dù là gần nhất hai năm quay chụp phim, nửa người lỏa hí cũng có rất nhiều.

“Hải, Matthew.” Động tác chỉ đạo cùng Matthew chào hỏi, tiếp cũng cùng hắn nói về một hồi muốn quay chụp động tác hí,“Các ngươi này đoạn đánh nhau, lấy thuần túy lực lượng là chủ. Charlize nhân vật, hậu kỳ sẽ gia nhập một ít ma pháp đặc hiệu, sở hữu cùng thi pháp tương quan màn ảnh, ngươi đều phải đơn độc quay chụp.”

Hắn ngược lại nhìn về phía Matthew,“Của ngươi nhân vật, hoàn toàn lấy cận thân vật lộn vi chủ.”

Matthew gật đầu, không có phát biểu ý kiến, nơi này vai diễn tại tiền kì chuẩn bị thời điểm, hắn cùng Charlize - Theron diễn luyện qua, kia vài độ khó quá lớn vai diễn, hai người đều có kỹ năng đặc biệt thế thân.

Động tác chỉ đạo giải thích hoàn, đạo diễn Peter - Berg lại lại đây dặn hai câu, quay chụp lập tức liền muốn bắt đầu, nhưng kịch tổ một đài máy quay phim lâm thời xuất hiện trục trặc, đột nhiên bãi công .

Bởi không phải vấn đề lớn, kỹ thuật nhân viên tại bám chặt thời gian sửa gấp, Matthew cùng Charlize - Theron cũng không có ra trường quay, liền dựa vào một chiếc ô tô kiên nhẫn đợi.

“Ta vẫn rất chờ mong cảnh này.” Charlize - Theron đột nhiên không đầu không đuôi nói,“Chờ mong đã lâu .”

Matthew quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi,“Chờ mong chúng ta có thể gần người vật lộn sao?”

Charlize - Theron trên mặt không biến,“Chờ mong ta có thể hung hăng đánh ngươi.” Nàng hỏi Matthew,“Ngươi biết ta rất tưởng đánh ngươi sao?”

Matthew xòe tay,“Ngươi thật muốn đánh ta, ta sẽ không hoàn thủ, ngươi biết .”

Charlize - Theron lắc lắc đầu,“Ta hôm nay đi đến kịch tổ, nghe được rất nhiều người tại nghị luận ngươi.”

“Ai không nghị luận nhân?” Matthew lại trang mơ hồ,“Ai lại không bị nhân nghị luận?”

Charlize - Theron quay đầu nhìn nhìn hắn, lười lại mở miệng nói chuyện, dứt khoát ngậm miệng.

Chừng mười phút sau, máy quay phim trục trặc bài trừ, hàng loạt lâm thời diễn viên cùng Matthew cùng Charlize - Theron hai diễn viên chính tất cả đều vào chỗ, phía sau màn bộ môn cũng điều chỉnh hoàn tất, đạo diễn Peter - Berg ra lệnh một tiếng, hôm nay quay chụp chính thức bắt đầu.

Màn xanh vòng quanh trung, Matthew nằm ở một đoạn đường nhựa thượng, dưới thân là một cự đại khanh, chung quanh tất cả đều là mặt đường mảnh vỡ, hắn giãy dụa muốn bò lên, mặc ống dài giày da Charlize - Theron giống như nữ vương bàn đi nhanh tới, băng lãnh trên mặt biểu tình tương đương không tốt.

Charlize - Theron đi đến bên này, oán hận nói,“Ngươi không thể lại đối với ta như vậy !”

Trên mặt nàng có thống hận, có khổ sở, còn có không tha, qua lại ở trước màn ảnh chỉ có thể lãnh bộ mặt, đột nhiên biểu tình trở nên dị thường phong phú, phảng phất cầm ra Oscar cấp bậc kỹ xảo biểu diễn.

“Ách......” Matthew nhìn thấy Charlize - Theron chợt bùng nổ, không khỏi sửng sốt một chút.

Đạo diễn Peter - Berg tiếng hô ngay sau đó liền truyền tới,“Đình !” Hắn nhắc nhở nói,“Matthew, đừng sững sờ !”

Matthew đã giơ tay lên ý bảo,“Của ta vấn đề.”

Peter - Berg lại hô,“Các bộ môn quy vị, ba phút chụp lại !”

Nghe nói như thế, Matthew cũng lười đứng lên, liền như vậy ngồi dưới đất, hỏi đi tới Charlize - Theron,“Sao thế này? Vài ngày không gặp, ngươi kỹ xảo biểu diễn đại trướng a.”

Charlize - Theron biết chính mình kỹ xảo biểu diễn không tốt, cũng không phải dựa vào kỹ xảo biểu diễn lấy đến Oscar tốt nhất nữ chính, đối Matthew mà nói cũng không để ý, nhàn nhạt nói,“Chính ngươi tưởng.”

Matthew không phải ngu ngốc, nháy mắt trầm mặc, qua mười mấy giây, mới lắc đầu nói,“Sally, chúng ta là bằng hữu.”

Charlize - Theron cố gắng miễn cưỡng tươi cười,“Hảo. Chúng ta là bằng hữu.”

Nàng không lại nói, quay đầu đi trở về chính mình vị trí, Matthew nhìn Charlize - Theron bóng dáng, phát hiện nàng tựa hồ lại tráng một ít, dù cho có gió y che, vẫn là có vẻ lưng hùm vai gấu.

Quay chụp lại bắt đầu, Charlize - Theron trạng thái như cũ xuất sắc, Matthew có chuẩn bị tâm lý, biểu hiện cũng không chút nào kém cỏi.

“Cái gì? Ngươi có ý tứ gì?”

Phía trước màn ảnh, Matthew từ mặt đất bò lên, đuổi kịp Charlize - Theron, Charlize - Theron đi vào lâm thời diễn viên hội tụ đám người trong, đi nhanh vượt mức đi.

Liền tại Matthew cùng Charlize - Theron bên trái, một đài máy quay phim dọc theo thanh trượt đi tới, một đường cùng chụp bọn hắn hai.

“Hắc, ta yêu ngươi ! Hancock !” Có lâm thời diễn viên hô.

Matthew không chút nào để ý tới, chỉ là đuổi theo Charlize - Theron hỏi,“Ngươi đến cùng có ý tứ gì?”

Charlize - Theron vừa đi vừa nói chuyện,“Chúng ta hai chạm trán không ưu việt, bao giờ cũng là tan rã trong không vui, mặc kệ là tại Ba Tư, Hy Lạp, vẫn là tại Brooklyn !”

Matthew đi nhanh đuổi theo hắn, nghi hoặc,“Brooklyn? Ta cuối cùng đến không đi qua chỗ đó !”

Tựa hồ nhận đến kích thích như vậy, Charlize - Theron đột nhiên dừng lại cước bộ, quay người lại đến, vươn ra một căn đầu ngón tay dùng lực trạc Matthew lồng ngực, lớn tiếng nói,“Ta đã nhịn ngươi ba ngàn năm ! ta chịu đủ ! đủ ! nghe hiểu chưa?”

Matthew cũng đề cao thanh âm,“Ngươi nói được ta tất cả đều không rõ !”

Charlize - Theron căn bản mặc kệ hắn lời kịch, chỉ là tự mình nói,“Hiện tại ta cuối cùng tính có hạnh phúc gia đình ! ngươi lại đến thêm phiền !”

Nàng kia căn đầu ngón tay một đường hướng lên trên, đã trạc đến Matthew trên mặt, nghiến răng nghiến lợi,“Ngươi lại đến thêm phiền !”

Matthew lớn tiếng phân biệt,“Ta không biết ngươi đang nói bậy cái gì !” Nhìn thấy Charlize - Theron cũng không quay đầu lại đi mất, hắn tăng lớn giọng,“Ta căn bản không biết ngươi này nữ kẻ điên đang nói cái gì?”

Charlize - Theron đi đến một chiếc trọng hình xe tải tiền, đột nhiên dừng lại, quay đầu đến, hái xuống trên mặt kính đen, tựa hồ đến lửa giận phun trào điểm tới hạn,“Ngươi bảo ta kẻ điên?”

Matthew gật đầu,“Nữ kẻ điên !”

Charlize - Theron cũng gật gật đầu, đeo kính đen, quay người lại liền bắt lấy xe tải tiền thanh chắn va đập.

Này màn ảnh dài quay chụp cũng theo đó kết thúc, kế tiếp nữ chính nộ tạp Hancock màn ảnh, muốn dựa vào hậu kỳ đặc hiệu đến thực hiện.

Điện ảnh quay chụp phía trước, thiết kế động tác cảnh tượng thời điểm, Matthew từng cùng Akiva - Goldsman cùng Peter - Berg đề nghị qua, này bộ phim trung siêu nhân đánh nhau hí, nhất định phải hữu thần một cấp nhân vật đối chiến khí thế cùng trường hợp, tốt nhất thể hiện ra cái loại này hủy thiên diệt địa cường đại lực lượng, mà không phải tiểu học sinh hẹn đánh nhau tiêu chuẩn.

Kia hai người cũng tiếp nhận hắn đề nghị.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 604: Thể Thao Biểu Diễn

Nam nữ nhân vật chính trận này động tác hí, dựa theo kịch tổ kế hoạch, muốn có kinh thiên động địa khí thế cùng cảnh tượng, tham dự quay chụp trừ kịch tổ bình thường bộ môn, còn có đến từ Industrial Light and Magic (ILM) một đặc hiệu tổ, bọn họ tại kịch tổ quay chụp đồng thời, đem chế tác một loạt đặc hiệu mô hình, vận dụng đến thực tế quay chụp trong.

Một tuần thời gian, Matthew cùng Charlize - Theron theo kịch tổ trước tiên ở Warner nhà sản xuất lộ thiên trường quay quay chụp, tiếp lại chuyển chiến Los Angeles đầu đường, theo sau lại phản hồi nhà sản xuất studio trung.

Trận này động tác hí quay chụp cũng đến sắp kết thúc thời điểm.

Studio trung, phỏng bê tông nhựa cây chế thành trên mặt đất, vô số cũ nát báo chí theo cự đại quạt bắt đầu chuyển động, nổi lên phần phật đại phong.

Một danh trợ lý đạo diễn cầm thư ký trường quay bài đặt ở máy quay phim phía trước màn ảnh, la lớn,“[ Hancock ], một trăm hai mươi mốt trường, thứ mười hai mạc, hiện tại bắt đầu !”

Này thanh âm vừa dứt, máy quay phim trước màn ảnh Matthew cùng Charlize - Theron liền xoay đánh vào cùng nhau.

Matthew dùng lực đem Charlize - Theron đặt ở bê tông trên mặt đất, gió to thổi lên báo chí từ hai người đỉnh đầu thổi qua.

Tiếp theo giây, Charlize - Theron biến bị động thành chủ động, phiên thân đem Matthew đặt ở phía dưới, huy động thật dài cánh tay, bao hàm phẫn nộ quyền đầu một chút lại một chút “Tạp” Tại Matthew trên mặt, Matthew phi thường phối hợp làm ra bị đánh tư thế.

Tiếp, hắn lại phiên thân chiếm cứ chủ động, lại đem Charlize - Theron đặt ở phía dưới.

Bởi không có đặc hiệu hiệu quả, chung quanh trừ dựng cảnh tượng chính là màn xanh, này hai vị siêu nhân đánh lên cực kỳ giống đầu đường mụ đàn bà chanh chua đánh nhau.

Matthew cùng Charlize - Theron phiên qua đến ngược lại qua đi, trên mặt đất không ngừng lăn lộn.

“Cut !”

Rốt cuộc, đạo diễn Peter - Berg kêu đình quay chụp,“Này một điều qua.”

Máy quay phim đơn giản điều chỉnh cơ vị, Matthew cùng Charlize - Theron căn bản không có lên, ngắn ngủi ba mươi giây sau, quay chụp lại bắt đầu.

Lại lăn lộn sau, Matthew bắt lấy Charlize - Theron hai tay, đem nàng hai cánh tay áp đến trên đỉnh đầu, Charlize - Theron không thể phiên thân, lại ngẩng đầu lên la lớn,“Buông ra ta ! buông ra ta !”

Nàng nghiến răng nghiến lợi, khóe mắt rưng rưng, phảng phất dùng hết toàn thân khí lực,“Ta hận ngươi ! ta hận ngươi !”

“Xin lỗi.” Matthew cảm giác được Charlize - Theron không lại dùng lực, buông ra tay nàng, nói,“Mặc kệ ta trải qua cái gì, mặc kệ ta là ai......”

Hắn nhìn thấy Charlize - Theron đem đầu chuyển tới một bên, nói,“Nhìn ta...... Ta rất xin lỗi, ta đều không nhớ rõ . Ta vì này phía trước làm qua sự xin lỗi, ngươi là ta đã thấy đẹp nhất nữ nhân.”

Charlize - Theron chỉ là lắc đầu, đột nhiên nhìn về phía bên phải màn xanh, Matthew cũng quay đầu nhìn qua.

“Gặp quỷ !”

“Không xong !”

Hai người cơ hồ đồng thời nói.

Matthew chậm rãi đứng lên, Charlize - Theron hai tay chống đất, tựa hồ không còn có khí lực đứng lên như vậy.

Đột nhiên, vô số nhân tạo bong bóng tuyết hoa từ điếu tay dưới vắt ngang ống hình trụ trung phun ra, theo đại phong hô hô thổi lại đây, này tuyết hoa dừng ở Matthew trên đầu, dừng ở Charlize - Theron trên người, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, dần dần mơ hồ hai người thân ảnh.

Đương đạo diễn máy theo dõi trung hai danh diễn viên chính thân ảnh mơ hồ đến cơ hồ nhìn không tới thời điểm, đạo diễn Peter - Berg tuyên bố này màn ảnh thông qua, nam nữ nhân vật chính đại chiến vai diễn quay chụp cũng theo đó kết thúc.

Matthew đầy đầu đầy mặt đều là tuyết rơi trạng bong bóng, trước từ mặt đất kéo lên Charlize - Theron, tiếp đơn giản thanh lý một chút trên mặt bong bóng, theo sau kịch tổ vài danh cùng trang sư lại đây, vì hắn cùng Charlize - Theron thanh lý trên người này mấy màu trắng tuyết hoa.

Thanh lý qua đi, hai người phần mình trở về hoá trang gian, Matthew tẩy trang tắm rửa xong đi ra, lại đợi một hồi, Charlize - Theron mới đeo túi ra hoá trang gian.

“Đi thôi.” Charlize - Theron cùng hắn cùng nhau triều studio bên ngoài đi.

Hai người nhận thức thời gian rất lâu , còn từng xảy ra phụ cự ly quan hệ, lẫn nhau cũng không có nhiều như vậy lời vô nghĩa.

Ra studio, lại đổi thừa xe điện đi đến Warner nhà sản xuất cửa, Matthew lấy chính mình Benz xe việt dã, chở Charlize - Theron đi trước nhà nàng lấy hành lý, tiếp chạy tới Los Angeles quốc tế sân bay.

“Làm gì như vậy sốt ruột.”

Đến sân bay phụ cận một giao lộ, bởi kẹt xe quan hệ, nửa ngày không có động, Matthew dứt khoát hỏi trên phó điều khiển Charlize - Theron,“Liền tính là vội vã tiến đến Portland, cũng không cần đêm nay liền đi đi?[ thiêu đốt bình nguyên ] kịch tổ bên kia rất sốt ruột?”

Charlize - Theron nhún nhún vai,“Của ta vai diễn đều chụp xong, không thể khiến kịch tổ vẫn chờ ta.”

Matthew quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi,“Ngươi sẽ không là tại trốn ta đi?”

“Ta có tất yếu trốn ngươi sao?” Charlize - Theron nói những lời này thời điểm, còn một bộ băng lãnh nữ vương tư thái, tiếp liền suy sụp dựa trên ghế ngồi, thở dài, nói,“Ta là sợ ta nhịn không được.”

Này phúc yếu đuối chung quy không phải Theron nữ vương vẻ bình thường, nàng lập tức liền khôi phục phía trước thái độ, nói,“Chúng ta về sau chỉ là bằng hữu.”

Matthew cười cười,“Chúng ta đương nhiên là bằng hữu.” Hắn không tưởng ở trên đề tài này dây dưa, ngược lại hỏi,“Ngươi như thế nào tiếp như vậy một bộ phim?”

Hắn tại Charlize - Theron bên kia xem qua kịch bản, kịch bản phi thường phức tạp, vừa thấy liền không là thương nghiệp loại hình phim, nhiều tuyến tự sự cùng không ngừng xen kẽ cảnh tượng, gọi người nhìn xem đầu não phát trướng.

Có lẽ này cùng hắn văn hóa tu dưỡng không cao cũng có quan hệ.

Lấy hắn ánh mắt đến xem, đó chính là không hơn không kém bệnh hình thức kịch bản, dứt bỏ nó song song tự sự, cố sự tình tiết sẽ lột xác đến tái nhợt, cái loại này thưởng thức kết cấu cùng cố lộng huyền hư cũng chỉ là trên hình thức mở rộng, nhiều tuyến song song tự sự hướng đến không thảo đại chúng thích.

“Chúng ta đối với điện ảnh lý giải cùng lý niệm đều không giống nhau.” Charlize - Theron nói.

Matthew nghĩ nghĩ, xác thật là như thế này, Charlize - Theron thuộc về phim văn nghệ cùng phim thương mại đều tiếp cái loại này diễn viên, hơn nữa tổng thể thiên hướng về văn nghệ loại hình, đặc biệt là [ Smith vợ chồng ] trên thương nghiệp thành công, có thể khiến nàng tại văn nghệ loại hình tiểu chế tác thượng có được càng lớn lời nói quyền.

Charlize - Theron tiếp tục nói,“Ta là này bộ phim đệ nhị người sản xuất, có được rất lớn quyền lực, phim này chế tác sẽ lấy của ta lý niệm vi chủ.” Nàng đột nhiên chuyển hướng Matthew, nhìn hắn nói,“Tại nhân sinh trung nào đó giai đoạn, tất yếu trực diện của ngươi Ác Ma cùng hiện thực, ta không muốn đối mặt hiện thực, nhưng ta tất yếu học được dũng cảm đối mặt hết thảy.”

Lời này nói được mạc danh kỳ diệu, khiến Matthew không hiểu làm sao: Chẳng lẽ chính mình biến thành Charlize - Theron Ác Ma?

Phía trước ô tô trường long chậm rãi khởi động, chen chúc tình hình giao thông hảo chuyển, hắn phát động ô tô đi về phía trước, rất nhanh đem Charlize - Theron đưa đến sân bay lối vào.

“Có thời gian ta sẽ đi Portland tham ban.” Matthew nói.

Charlize - Theron gật gật đầu, kéo hành lý đi vào sân bay cảng hàng không.

Matthew không có nghĩ nhiều, xoay người lên xe, rời đi Los Angeles quốc tế sân bay, quay trở về Beverly Hills.

Nếu hắn tuổi lại đại mười mấy tuổi mà nói, ý tưởng có lẽ sẽ cùng hiện tại bất đồng, đại khái sẽ tìm ổn định nhân, nắm tay vượt qua dư sinh đi?

Nhưng Matthew cũng không dám cam đoan, tương lai sự ai nói được chuẩn.

Cùng Charlize - Theron ở giữa, liền tạm thời đương bằng hữu ở chung hảo.

Như là hắn người như thế, không có khả năng bởi vì Charlize - Theron vài lời, liền chuyển biến tư tưởng, trên đường Charlize - Theron nói với hắn kia vài mạc danh kỳ diệu mà nói, Matthew ngày hôm sau liền lựa chọn tính quên đi , phía trước sinh hoạt như thế nào qua, hắn vẫn là tiếp tục như thế nào qua.

Charlize - Theron nữ chính vai diễn tất cả đều quay chụp hoàn thành, nhưng [ Hancock ] quay chụp còn muốn tiếp tục, Matthew như cũ mỗi ngày đúng giờ đến Warner nhà sản xuất đưa tin, quay chụp còn thừa một ít văn hí, chỉnh bộ phim quay chụp cũng đến kết thúc giai đoạn, đã xa xa nhanh hơn phía trước kế hoạch, tại tháng mười đến phía trước, kịch tổ liền có thể chuyển vào hậu kỳ chế tác.

Cứ như vậy, kịch tổ cũng có đầy đủ thời gian đến mài đánh đặc hiệu cảnh tượng hiệu quả, đối với một bộ thương nghiệp phim đến nói, đặc hiệu tầm quan trọng không cần nói cũng biết.

Nam phụ quan hệ xã hội, ngục giam sân bóng rổ đùa giỡn soái, đầu đường trêu đùa tiểu cô nương...... Đợi đã (vân vân), này mấy vai diễn bởi kịch tổ phối hợp ăn ý, Matthew trạng thái vô cùng tốt, không đến năm ngày liền toàn bộ quay chụp hoàn tất.

Toàn bộ quay chụp cuối cùng một màn diễn, kịch tổ đặt ở tới gần Warner nhà sản xuất cửa hông một lão cũ quán rượu bên trong.

Này đồng dạng là một hồi văn hí, do Nina - Dobrev đóng vai trẻ tuổi nữ hài chủ động bắt chuyện Hancock, hơn nữa cùng ra đi hải cảnh tượng.

Đen tối không rõ quán rượu bên trong, Matthew ngồi ở một bàn rượu bên cạnh, trước mặt bày một đống không điệu bình rượu, cả người đều tại lắc lư, một bộ uống nhiều bộ dáng.

Nina - Dobrev cùng một cái khác nữ hài trước sau vào tửu ba, liếc nhìn liền thấy được Matthew, sau đó trực tiếp đi tới.

“Hải......” Nàng chủ động cùng Matthew chào hỏi,“Đừng cho rằng ta điên rồi, ta nhận thức ngươi, ta cùng ta biểu muội vẫn đang tìm ngươi.”

Matthew không có phản ứng nàng, mang theo một bình rượu đứng lên đi về phía trước, Nina - Dobrev theo đi lên, ngoài miệng mà nói vẫn không có đoạn qua,“Chúng ta có thể tìm địa phương đều tìm , ta rốt cuộc tìm đến ngươi .”

Nàng tiến lên một bước, bắt lấy Matthew cánh tay,“Ta bắt đến ngươi .”

Sau đó, Nina - Dobrev trảo Matthew cánh tay, đi ra tửu ba, lại lên cùng chiếc xe.

“Đình ! này qua !” Đạo diễn Peter - Berg cũng ra tửu ba, tuyên bố nói,“[ Hancock ], sở hữu màn ảnh, quay chụp toàn bộ kết thúc !”

Kịch tổ nháy mắt vang lên một mảnh tiếng vỗ tay, Nina - Dobrev đến gần Matthew trước mặt, nói,“Buổi tối hay không tưởng xem thể thao biểu diễn? Vô thượng trang cái loại này.”

Một tuần trước, nàng tham dự kịch tổ truyền thông hội, tại truyền thông hội thượng tiếp nhận nhiều gia truyền thông phỏng vấn, có kịch tổ tuyên truyền thôi động, lại thêm nàng người đại diện cũng tại sau lưng phát lực, mấy ngày đó nàng danh tự thường xuyên bị truyền thông đề cập, đặc biệt là ở trên mạng internet, dựa vào xinh đẹp khêu gợi ngoại hình, gợi ra không ít người chú ý.

Matthew không nói gì.

Nina - Dobrev phía trước chiếm được ưu việt, lúc này thấy hắn không lên tiếng, thấu lại đây thanh âm áp đảo cực thấp, lại nói vài câu.

Nửa giờ sau, Matthew lái xe chở Nina - Dobrev, đi nàng vào ở Peninsula khách sạn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 605: Nguyệt Thực

Vào lúc ban đêm, Matthew xem xét một hồi đặc thù thể thao biểu diễn, từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, hắn từ trên mạng tải xuống qua một Rumani nữ tử thể thao quán quân video xem qua cùng loại biểu diễn, nhưng kia vị khuôn mặt cùng dáng người xa xa không thể cùng Nina - Dobrev so, hơn nữa thông qua màn hình máy tính xem video, như thế nào có hiện trường quan khán càng có trùng kích lực?

Huống hồ, nhìn thấy hứng trí dâng trào thời điểm, còn có thể tự mình lên sân, thực tế thể nghiệm một chút thể dục nhịp điệu độ khó cao động tác mị lực sở tại.

Nếu nói cùng Alexandra - Daddario cùng một chỗ là trùng kích kinh đào hãi lãng mà nói, kia hắn hiện tại chính là đang chơi tạp kỹ .

Lướt sóng cảm giác phi thường tốt, ngoạn tạp kỹ hưởng thụ cũng rất tuyệt.

Nina - Dobrev không hổ là Canada Áo vận cấp bậc thể dục nhịp điệu tuyển thủ, thân thể chi mềm dẻo, dứt khoát vượt qua Matthew tưởng tượng.

Nàng mang đến không chỉ là trên thân thể hưởng thụ, còn có trên thị giác trùng kích.

Matthew từ Nina - Dobrev trên người, đầy đủ lĩnh hội đến cảnh đẹp ý vui từ này hàm nghĩa.

Rất không phải bình thường, rất không phải bình thường a......

Ngày hôm sau rất sớm, Matthew liền thói quen tính rời giường , Nina - Dobrev đại khái tối hôm qua mệt chết, còn tại ngủ say, tối hôm qua nàng kia vài độ khó cao thể thao động tác, xác thật phi thường hao phí thể lực.

Matthew cũng không đánh thức nàng, đi phòng vệ sinh rửa mặt qua đi muốn bữa sáng, lúc này mới tới kịp tại Nina - Dobrev phòng bên trong qua lại nhìn nhìn, này có thể nói là một bộ trung đẳng thiên thượng căn hộ, giá phỏng chừng sẽ không thấp hơn năm trăm dollar, từ phương diện này đến xem, Nina - Dobrev tựa hồ cũng không thiếu tiền.

Hắn đối Bắc Mĩ chức nghiệp thể dục không quá lý giải, vỏn vẹn biết này mấy phi thông dụng tính vận động, phần lớn ỷ lại vào đại học, Nina - Dobrev tại Canada giới giải trí cũng không có hỗn ra thành quả đến, phỏng chừng phía trước đương chức nghiệp vận động viên khi thu nhập cũng không tệ lắm.

Cũng có lẽ là gia đình điều kiện rất không sai.

Matthew phía trước nghe Nina - Dobrev đề cập qua, nàng sinh ra tại Bulgary, sau này di dân đến Canada.

Bữa sáng hắn muốn khách sạn một giờ sau đưa lại đây, Nina - Dobrev nhất thời cũng không có tỉnh lại cực hạn, hắn chờ ở phòng ngủ bên trong có chút nhàm chán, ngồi ở phòng ngủ trên sô pha, lấy di động ra nhìn nhìn, tối hôm qua vừa không nhân gọi điện thoại cũng không có tin nhắn tức, lập tức phóng tới bên cạnh tiểu ghế tròn bên trên.

Buông tay cơ địa phương, có bản không quá hậu thư, tựa hồ là tiểu thuyết, Matthew theo bản năng nhìn thoáng qua, tối đen tiểu thuyết bìa mặt phối hợp thượng sắp đoạn liệt hồng ruy băng, sắc thái dị thường bắt mắt.

Hắn không khỏi nhìn nhiều hai mắt, cũng thấy được tiểu thuyết danh tự --[ nguyệt thực ].

Bởi thật sự nhàm chán, Matthew lấy lại đây, không có lập tức mở ra, trước tìm đến thẻ đánh dấu sách, lật ra thẻ đánh dấu sách ở kia một tờ, bên trong không có trừ bộ sách bản thân ngoài văn tự, lúc này mới lật ra tiểu thuyết nhìn lên.

Đọc đại khái nửa giờ, hắn ánh mắt liền ly khai tiểu thuyết trang, này rõ ràng không phải cho hắn loại này nam nhân xem tiểu thuyết, mà là cùng loại với Quỳnh Dao tình yêu tiểu thuyết, trong đó nữ chính Isabella - Swan cùng nam chính Edward - Cullen dứt khoát chính là yêu đến mức chết đi sống lại.

Bất quá, này tiểu thuyết không phải đệ nhất bộ, bối cảnh cũng rất có ý tứ, sử dụng quỷ hút máu cùng Lang nhân linh tinh ma huyễn nguyên tố.

Matthew khép lại tiểu thuyết, bỗng nhiên nhớ tới một vài sự tình, quỷ hút máu cùng Lang nhân lại thêm yêu đến mức chết đi sống lại......

Nghĩ đến đây, hắn nhìn kỹ xem này bản tiểu thuyết bìa mặt, trên bìa nguyệt thực một hàng chữ to mẫu mặt trên, có một loạt rất nhỏ chữ cái --[ Twilight ].

Cái kia thuần gia môn đương nữ chính phim không phải liền gọi tên này sao? Hắn đến hiện tại đều nhớ rõ, thuần gia môn thông qua này hệ liệt nổi tiếng sau, đi khiêu chiến công chúa bạch tuyết này một nhân vật, khiến ma kính đối với Charlize - Theron muội lương tâm nói dối......

Năm đó hắn không có xem qua này hệ liệt điện ảnh, chỉ là nghe nói qua tương quan danh tự, đặc biệt là thuần gia môn đầu tiên là tại kia bộ công chúa bạch tuyết cùng Theron sánh bằng, tiếp lại cùng đạo diễn xuất quỹ, sau này dứt khoát xuất quỹ, kia bát quái người xem nhấp nhô lên xuống.

Thật sự là rất đáng tiếc , hắn nhìn thấy này bản tiểu thuyết, mới nhớ lại thuần gia môn......

Matthew lại lật xem dưới trước sau bìa mặt,[ nguyệt thực ] đã là [ Twilight ] hệ liệt tiểu thuyết đệ tam bộ .

“Hải......” Bên kia truyền đến Nina - Dobrev thanh âm,“Ngươi sớm như vậy liền đến đâu.”

“Buổi sáng tốt lành, Nina.” Matthew quay đầu.

Nina - Dobrev tựa hồ muốn lên, đấu tranh một chút lại nằm trở về, dứt khoát phiên thân ghé vào trên sàng đan, đổi phương hướng, chuyển tới Matthew này một mặt, ánh mắt rơi xuống hắn trong tay tiểu thuyết bên trên.

“Ta không việc gì làm.” Matthew cầm lấy tiểu thuyết lung lay,“Liền lấy của ngươi tiểu thuyết nhìn nhìn.”

Nina - Dobrev còn giống như không từ tối hôm qua điên cuồng trong thoát khỏi đi ra,“Không có việc gì để làm? Ngươi có thể đem ta gọi lên, ta còn sẽ làm rất nhiều đâu......”

Nói, nàng còn đối Matthew chớp mắt, không biết thật giả nói,“Vừa phải ngược đãi linh tinh trò chơi cũng có thể a.”

Matthew há miệng thở dốc, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên cúi đầu nhìn nhìn trong tay tiểu thuyết, lại nhìn nhìn Nina - Dobrev, ngược đãi linh tinh trò chơi a......

Này làm cho hắn không khỏi nhớ tới từng xem qua kia bộ do S cùng M tạo thành siêu cấp Mary Sue điện ảnh, nguyên bản là ôm xem đại xích độ vai diễn tải xuống đạo bản, kết quả tải xuống sau phi thường thất vọng, nữ chính bạo xấu, đại xích độ vai diễn một điểm đều không thể điều động nhân cảm xúc.

Cho nên, lại chuyên môn từ trên mạng hạ bộ điện ảnh này nguyên bản tiểu thuyết, hơn nữa là sớm nhất internet phiên bản, bởi chỉ nhìn một hồi liền xóa đi , tiểu thuyết nói cái gì sớm liền quên sạch sẽ , lại còn nhớ rõ đạo bản tiểu thuyết mở đầu nhắc nhở tin tức -- tác giả sớm nhất là trở thành thuần gia môn ái luyến điện ảnh đồng nhân tiểu thuyết viết .

Nói cách khác, kia bộ do S cùng M tạo thành siêu cấp Mary Sue điện ảnh, nguyên bản tiểu thuyết sớm nhất là [ Twilight ] internet đồng nhân tiểu thuyết.

[ Twilight ] hiện tại ra đến thứ mấy bộ? Từ trong tay này bản [ nguyệt thực ] đến xem, ít nhất cũng là đệ tam bộ, kia nó điện ảnh bản quyền còn tại sao? Có phải hay không đã bị Hollywood điện ảnh công ty mua đi?

Matthew tại Hollywood lăn lộn mấy năm nay, đương nhiên biết một ít dễ bán thư bản quyền, thường thường rất sớm liền bị điện ảnh công ty mua đi, có chút vài năm thậm chí mười mấy năm sau, mới sẽ chụp thành điện ảnh.

Đương nhiên, cũng có chút tiểu thuyết là tại hạng mục sinh ra trước đó không lâu mới lấy đến bản quyền.

Tỷ như hắn diễn viên chính [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] cùng Robert - Rodriguez đạo diễn [ Tội Ác chi thành ], cùng với New Line Cinema đang tại quay chụp chế tác , kỳ vọng có thể trở thành thứ hai Lord of The Rings hệ liệt [ Hoàng Kim la bàn ].

Matthew lập tức quyết định, hôm nay khiến cho Helen - Hermann cùng Bella - Anderson đi lý giải một chút cụ thể bản quyền tình huống, nếu bản quyền còn tại, hắn Thập Tam hào điện ảnh phòng công tác cũng liền có đất dụng võ; Nếu là bản quyền đã bán đi mà nói, vậy thì đợi phim phát hành sau, tìm am hiểu viết hoàng bảo thạch tiểu thuyết tác giả, ở trên mạng lộng do S cùng M tạo thành siêu cấp Mary Sue cùng tên tiểu thuyết, xem xem phản ứng lại nói.

Hắn không khỏi vỗ dưới đầu, từng xem qua liền xóa đi hoặc là nghe nói qua lại không có xem qua kia vài điện ảnh, lưu lại ấn tượng quá nhỏ bé , này khỏa thường nhân đầu, không có nhất định nhắc nhở, bình thường rất khó nghĩ đến lên.

“Ách......” Nina - Dobrev hảo kỳ nhìn Matthew hành động, hỏi,“Làm sao?”

Matthew nâng tay ngăn lại Nina - Dobrev,“Nina, trước đừng nói, khiến ta im lặng một chút, ta có vấn đề muốn tự hỏi.”

Nina - Dobrev có cầu với Matthew, lập tức ngậm miệng, sợ quấy rầy đến hắn, thậm chí ngay cả hô hấp đều phóng tới nhẹ nhất.

Còn có hay không xem qua lại không lưu lại khắc sâu ấn tượng tiểu thuyết cải biên điện ảnh?2010 năm tả hữu có lẽ về sau ? Matthew nhíu mày tự hỏi, lăn qua lộn lại suy nghĩ vài lần, nhưng hắn xem điện ảnh chỉ là xuất phát từ tiêu khiển giải trí, trừ phi kia bộ điện ảnh giống Wachowski huynh đệ biến tỷ muội cùng thuần gia môn như vậy làm bừa linh tinh , lưu lại có thể để người rất cảm thấy hứng thú bát quái, bằng không hắn cực ít đi chú ý một bộ điện ảnh phía sau màn trạng huống như thế nào.

Đầu không ngừng chuyển động, hắn bỗng nhiên bắt giữ đến một điểm ký ức, tiếp dần dần rõ ràng lên, đó là nào đó giống Jessica - Alba như vậy, chuyên môn bán ngốc sung lăng nữ ngôi sao, bị người dùng sữa bò rửa mặt ảnh chụp.

Nữ ngôi sao giống như cùng Francis - Lawrence cùng họ, danh tự trong lúc nhất thời không nhớ ra đến, bất quá khi đó thiên bình dương bờ bên kia netizen tống “Đại biểu tỷ” danh hiệu.

Đại biểu tỷ diễn qua một nữ chính sử dụng cung tiễn hệ liệt điện ảnh, hình như là căn cứ tiểu thuyết cải biên .

Nghĩ đến đây, có chút mơ hồ ký ức dần dần nhớ đến, mơ hồ nhớ rõ xem qua bát quái đưa tin bên trong, đại biểu tỷ té qua Oscar thảm đỏ, té qua Oscar lĩnh thưởng đài, té qua điện ảnh lần đầu thức, bị người lộng đầy mặt sữa bò, cùng hắn kia hai hồi lâu không gặp bạn bè diễn qua X-Men hệ liệt, bị hacker sáng tỏ một loạt ảnh chụp, cùng với diễn qua [ Hunger Games ] !

Matthew rốt cuộc nhớ đến, này điện ảnh tiền hai bộ, hình như là kéo mau vào xem qua, cảm giác thật sự không có ý tứ, trực tiếp liền xóa đi , nhưng đại biểu tỷ giống như dựa vào này hệ liệt, chân chính phát hỏa lên.

“[ Twilight ] cùng [ Hunger Games ]......” Matthew trong lòng nói thầm một câu.

Hắn không có hứng thú lại lưu ở chỗ này, ngẩng đầu nhìn mắt Nina - Dobrev, nói thẳng,“Nina, ta có việc gấp muốn làm, buổi chiều lại cho ngươi gọi điện thoại, ngươi có hứng thú có thể đi ta kia xem xem.”

“Hảo a.” Nina - Dobrev ước gì đâu.

Matthew tiếp tục nói,“Còn có, của ngươi nhân vật ta đã cùng đạo diễn cùng kịch tổ chào hỏi , ta đầu tư [ Fast and Furious 4] trung một nữ tính vai phụ, vai diễn không nhiều, khả năng muốn đợi một đoạn thời gian, ngươi có điểm kiên nhẫn, hạng mục vừa mới bắt đầu trù bị.”

Nina - Dobrev nở nụ cười,“Không có việc gì.”

Nàng còn không đến mười chín tuổi, đẳng mấy tháng kiên nhẫn vẫn phải có.

Matthew tiếp cầm lấy nàng kia bản [ nguyệt thực ], nói,“Này bản tiểu thuyết cho ta mượn xem xem, buổi chiều ngươi đi ta ta đây trả lại cho ngươi.”

“Tặng cho ngươi .” Nina - Dobrev nghiêng đầu nhìn Matthew,“Coi như là của chúng ta kỷ niệm.”

“Ta liền không khách khí .” Matthew thu thập dưới chính mình vật phẩm, cầm lấy kia bản tiểu thuyết liền chuẩn bị đi, đi phía trước nhắc nhở nói,“Ta cho ngươi muốn bữa sáng, ăn xong lại ngủ bù.”

Nina - Dobrev gật gật đầu, nhìn Matthew rời đi, khẽ thở dài một cái: Người này cẩn thận săn sóc, thật là rất tốt tình nhân, đáng tiếc......

Matthew ra khách sạn, lập tức bấm gọi Helen - Hermann điện thoại, nói,“Ta hôm nay thấy được một quyển gọi là [ Twilight ] tiểu thuyết, ngươi đi tra tra nó bản quyền.”

“[ Twilight ]? Ngươi đợi đã, ta giống như ở nơi nào gặp qua......” Helen - Hermann hơi thoáng tạm dừng, nói,“Đúng, lần trước Paramount ảnh nghiệp theo chúng ta bên này tiếp xúc muốn [ Fast and Furious 4] phát hành tạm thời, ta tại Paramount sản xuất phát hành bộ tổng giám chỗ đó gặp qua này bản tiểu thuyết cùng nó cải biên kịch bản.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 606: Buộc Chung Một Chỗ

Nghe được Helen - Hermann mà nói, Matthew tâm cũng lạnh nửa đoạn, nguyên tác cùng kịch bản đều đặt ở Paramount ảnh nghiệp , phỏng chừng điện ảnh bản quyền tám thành đã bán đi , bất quá hắn cũng không có dễ dàng buông tay, chung quy trong giới loạn thất bát tao cái gì tình huống đều có khả năng xuất hiện, huống hồ hắn gặp qua rất nhiều đặt ở trên bàn kịch bản, thực ra không phải dùng đến quay chụp chế tác , ngược lại là chờ phủ bụi mốc meo .

Hắn khiến Helen - Hermann đi thám thính về [ Twilight ] tương quan tình huống, đặc biệt là Paramount ảnh nghiệp bên kia, sau đó lại cấp Bella - Anderson đánh một cuộc điện thoại, phát động Bella - Anderson trợ lý đoàn đội cũng đi sưu tập cùng lý giải tương quan tư liệu.

Từ nào đó phương diện đến nói, hắn phai nhạt một ít ấn tượng mơ hồ sự tình mới tạo thành hiện tại cục diện, thuần gia môn coi như là cấp hắn lưu lại nhất định ấn tượng Hollywood ngôi sao, nhưng [ Twilight ] hệ liệt lại ngay cả xem đều chưa xem qua, vỏn vẹn biết đây là khiến thuần gia môn nổi tiếng phim.

Về phần [ Hunger Games ], Matthew chưa cùng Helen - Hermann cùng Bella - Anderson đề cập, chung quy đến hiện tại cũng không có nghe được qua có chút danh khí họ Lawrence trẻ tuổi nữ diễn viên, vạn nhất này hệ liệt liên tiểu thuyết còn chưa xuất bản đâu?

Thực ra hắn biết rõ, Helen - Hermann đối với hắn tổng có thể lựa chọn box office đại bán phim cùng tránh né một ít thiên khanh loại điện ảnh không phải không có hoài nghi, lấy nàng khôn khéo làm sao có khả năng không kỳ quái? Người khác khả năng cho rằng đây là hắn cùng hắn trù tính đoàn đội tỉ mỉ phân tích lựa chọn kết quả, nhưng nàng đương nhiên biết không phải chuyện như vậy.

Bất quá, Helen - Hermann là phi thường lý tính nhân, cũng hỏi qua hai lần, thấy hắn bao giờ cũng là nói chút hồ lộng quỷ mà nói, cũng liền không có lại hỏi hứng thú , bởi vì hắn lựa chọn, tổng có thể cho hai người mang đến tốt nhất ích lợi.

Matthew cũng có thể đoán được, Helen - Hermann hoài nghi, càng nhiều là cho rằng hắn cất giấu một tay, làm một phi thường lý tính nữ nhân, Helen - Hermann căn bản sẽ không hướng không tìm giới hạn địa phương liên tưởng.

Theo sau trong vài ngày, hắn không có để ý [ Twilight ] như thế nào, bên này tất cả đều giao cho Helen - Hermann cùng Bella - Anderson.

Matthew chính mình nơi nơi lật xem tư liệu, xem xét mấy năm gần đây dễ bán thư bảng xếp hạng, mấy lần đi Beverly thị lớn nhất tiệm sách, lại không có tìm đến bất cứ cùng [ Hunger Games ] tương quan tiểu thuyết, ngược lại thấy được mấy bản đến tự Nhật Bản [ Battle Royale ] tiểu thuyết, tựa hồ cùng ấn tượng mơ hồ tương quan điện ảnh tình tiết, có như vậy một điểm tương tự.

Hắn chuyên môn để người đi tìm mấy cái tiệm sách lão bản, hỏi một chút có hay không cùng [ Battle Royale ] nội dung tương tự tiếng Anh nguyên tác tiểu thuyết, kết quả lại vẫn không thu hoạch được gì.

Thực địa điều tra qua đi, Matthew đại khái được ra một kết luận,[ Hunger Games ] hẳn là còn không có xuất bản, điện ảnh bản quyền cũng liền không thể nào nói đến.

Có phải hay không tìm người viết cùng loại tiểu thuyết? Hắn có một khắc, sinh ra như vậy ý niệm, nhưng lập tức liền buông tay , không nói nguyên tác tác giả có phải hay không đã tại viết, liền tính là tìm tay súng, cũng không nhớ rõ tương quan nội dung a.

Ấn tượng mơ hồ kia điểm điện ảnh tình tiết, phỏng chừng cũng không bằng trong tay [ Battle Royale ] tương quan nội dung nhiều.

Matthew tạm thời đem [ Hunger Games ] phóng tới một bên, về sau chuyên môn lưu ý liền hảo, bắt đầu kiên nhẫn đợi Helen - Hermann cùng Bella - Anderson bên kia tin tức.

Không đợi đến Helen - Hermann cùng Bella - Anderson truyền đến càng xác thực tin tức, David - Ellison tìm lên cửa.

“David, ngươi sẽ không là tới cửa thôi khoản đi?”

Phòng khách trung, Matthew tiếp đón David - Ellison tùy tiện tọa, lại khiến người hầu đưa tới cà phê, nói,“Ta lần trước không phải với ngươi nói qua sao,[ Fast and Furious 4] hậu tục tài chính hơi chút đợi vài ngày, của ta Thập Tam hào điện ảnh phòng công tác đang tại đi đăng kí trình tự, đẳng đăng kí hoàn tất sau, đầu tư đi phòng công tác trướng.”

“Ta đến không phải vì việc này.” David - Ellison trên mặt ít có chăm chú, nói,“Ngươi lần trước theo ta nói qua, ngươi chuẩn bị thành lập một điện ảnh phòng công tác, ta suy xét một đoạn thời gian, có ý tưởng.”

Matthew nhìn David - Ellison, nói,“Nói thẳng liền là, chúng ta hai ai với ai.”

David - Ellison cũng không vòng quanh, nói thẳng,“Ta tưởng dùng Skydance ảnh nghiệp bộ phận cổ quyền, cùng ngươi trao đổi Thập Tam hào điện ảnh phòng công tác bộ phận cổ quyền, hoặc là nói ta trực tiếp hướng ngươi phòng công tác đầu tư cũng có thể.”

“Úc?” Matthew nghĩ nghĩ, hỏi,“David, ngươi muốn bao nhiêu cổ quyền?”

“Chừng 30% là có thể.” David - Ellison đương nhiên là có chính mình suy xét,“Chúng ta là hảo bằng hữu, cũng là chặt chẽ hợp tác đồng bọn, ta kiềm giữ bộ phận Thập Tam hào điện ảnh phòng công tác cổ phần, ngươi kiềm giữ bộ phận Skydance ảnh nghiệp cổ phần, đối với chúng ta về sau hợp tác cũng có lợi.”

Matthew không có lập tức nói tiếp, mà là tại châm chước lợi hại, tương lai Thập Tam hào phòng công tác đầu tư hạng mục, độc lập điện ảnh khẳng định rất ít, hắn bản thân cũng không nhìn qua mấy bộ độc lập phim văn nghệ, thuần túy thương nghiệp chế tác là thủ tuyển, thương nghiệp chế tác thường thường cần tuyệt bút tài chính, tỷ như nói không tìm được [ Hunger Games ] loại hình này, phỏng chừng một ức dollar tả hữu tài chính không thể thiếu, này cũng liền ý nghĩa cự đại phiêu lưu.

Không ai có thể cam đoan một bộ thương nghiệp điện ảnh nhất định thành công, huống hồ còn nhiều hắn chen một chân tình huống.

Nhiều tài lực cùng thực lực hùng hậu nhân chia sẻ phiêu lưu có chỗ tốt, bằng không một bộ chế tác hơi lớn phim thất bại, phòng công tác là có thể trực tiếp tuyên bố phá sản .

Hơn nữa David - Ellison cùng hắn giống nhau dám nghĩ dám làm, phía trước vài lần hợp tác xuống dưới, mặc kệ là điện ảnh, vẫn là gạt người, đều phi thường hợp hắn khẩu vị.

Càng trọng yếu hơn là, David - Ellison tài lực cùng sau lưng càng cường đại hơn Ellison gia tộc, không thể nghi ngờ là một cỗ cực kỳ cường đại thế lực.

Đương nhiên, hắn hiện tại cũng rất có tiền, tại Apple giá cổ phiếu duy trì liên tục dâng lên dưới tình huống, hôm nay hắn toàn bộ thân gia cộng lại tiếp cận 4 ức dollar.

Nhưng thân gia không phải vốn lưu động, này mấy có 2 ức 5000 vạn dollar đều là Apple cổ phiếu cùng Marvel truyện tranh cổ phiếu chồng chất đi ra , hắn không có khả năng hiện tại liền bán đi táo cổ phiếu.

Còn thừa Horner trang viên là bất động sản, còn có bộ phận tiền mặt “Hiến cho” Đến hai từ thiện ngân sách hội, thêm [ Iron Man ] đầu tư 4000 vạn dollar cùng [ Fast and Furious 4]6000 vạn dollar đầu tư số định mức, lại đến một lần mấy ngàn vạn dollar đầu tư, hắn cũng chống đỡ không nổi.

Tuy rằng là thương nghiệp phương diện ngoại môn hán, nhưng hắn cũng biết trong tay tất yếu bảo trì nhất định mức vốn lưu động.

Vô luận từ phương diện nào xem, David - Ellison đưa ra cổ quyền trao đổi, ưu việt đều xa xa lớn hơn chỗ hỏng.

Hắn cũng có thể đoán được David - Ellison ý tưởng, không thể nghi ngờ là muốn dùng phương thức này, đem song phương hợp tác cột vào cùng nhau càng chắc dựa vào.

“Như vậy đi, David.”

Cổ quyền giao nhau không phải một chuyện nhỏ, Matthew có điều suy xét, cũng sẽ không lập tức làm ra quyết định, còn muốn trưng cầu chuyên nghiệp nhân sĩ ý kiến,“Ta chăm chú suy xét một chút, mau chóng cho ngươi hồi phục.”

David - Ellison cũng không trông cậy vào Matthew tùy tiện làm ra quyết định, nói,“Có thể, hi vọng là tin tức tốt.”

Matthew cười nói,“Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều là bằng hữu.”

“Đương nhiên.” David - Ellison gật đầu nói,“Ta còn chờ với ngươi cùng nhau đào hố đâu.”

Hắn chủ động chuyển đề tài,“Brad - Pitt bên kia thế nào ?”

“Ta cùng Natalie - Portman tiếp xúc qua.” Matthew đại khái đem tình huống nói một chút,“Trước mắt còn không biết cụ thể tiến triển.”

David - Ellison nhíu mày tự hỏi một hồi,“Ta tìm người đi tìm hiểu.” Hắn đột nhiên hạ giọng, thần bí hề hề nói,“Ta để người tại B kế hoạch bên kia phát triển một nằm vùng.”

“Ách......” Matthew có điểm kinh ngạc,“Này cũng được?”

“Bất nhập lưu thương nghiệp gián điệp mà thôi.” David - Ellison chẳng hề để ý.

Nghe nói như thế, Matthew bỗng nhiên nhớ tới trên truyền thông rộng khắp truyền lưu một sự kiện: Larry - Ellison từng đem thương nghiệp gián điệp làm vào Microsoft người vệ sinh trung, sau đó thông qua giấy loại âm Microsoft một đạo, tức giận đến nắp đậy tại trên tin tức tuyên bố hội mắng to vô sỉ......

Chẳng lẽ Ellison gia tộc người đều am hiểu dùng chiêu này?

Hắn ném xuống này mấy miên man suy nghĩ, hỏi,“Có thể tin được không?”

David - Ellison gật đầu,“Yên tâm, phi thường tin cậy.”

Như vậy kích thích thú vị sự, với hắn mà nói đã lâu không có gặp, đem Hollywood một đại nhân vật đào hố chôn đi, cảm giác so đầu tư một bộ điện ảnh thành công còn muốn thích.

Kẻ có tiền tâm tính, Matthew bao nhiêu có thể đoán được, bởi vì hiện tại hắn cũng là kẻ có tiền.

Hollywood có tiền ngôi sao không thiếu, thân gia trên ức cũng không hiếm thấy, Brad - Pitt chính là trong đó một thành viên.

“Nat, hoan nghênh trở về.”

B kế hoạch trong văn phòng, Brad - Pitt cùng vừa từ Phi Châu trở về Natalie - Portman nhiệt tình ôm một chút, lại lui ra phía sau một bước hảo hảo đánh giá một phen, nói,“Sái hắc a.”

Tại Geneve tham gia hoàn hội nghị sau, Natalie - Portman liền về đến New York, đi theo Liên Hiệp Quốc một đoàn đội đi Phi Châu, ở bên kia đợi rất nhiều ngày, tỉ mỉ tạo ra từ thiện hình tượng, tiền một tuần vừa mới phản hồi Mĩ quốc, ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, lại đến đến Los Angeles, tiếp tục vi Cloud Atlas này hạng mục làm chuẩn bị.

“Phi Châu Thái Dương rất độc.” Natalie - Portman ngồi ở trên một cái ghế, nói,“Muỗi cũng rất nhiều, cắn lên người đến rất đáng sợ.”

Nàng có câu lời đến bên miệng, lại nuốt trở vào, Matthew đề cử cái kia gọi là tinh dầu gì đó, thật sự rất tốt dùng, xua đuổi con muỗi, sảng khoái kích thích, tuyệt đối là đi nhiệt đới lữ hành thiết yếu thuốc hay a.

Brad - Pitt hai năm trước liền cùng Angelina - Jolie trốn đi Phi Châu, đối Phi Châu hoàn cảnh có nhất định lý giải, hai người hàn huyên hội về Phi Châu đề tài, dần dần chuyển dời đến Cloud Atlas trù bị công tác bên trên.

“Tiến triển đều rất thuận lợi.” Brad - Pitt lại tỏa sáng trung lão niên nội trợ thần tượng phong thái,“Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, tân niên phía trước chúng ta là có thể chính thức trù bị , phát hành thời gian bước đầu định tại 2009 năm kỳ nghỉ hè.”

Natalie - Portman vẫn thực thích nguyên tác tiểu thuyết cùng Wachowski tỷ đệ kịch bản, cười nói,“Đây là ta nhìn thấy thương nghiệp cùng chiều sâu kết hợp tốt nhất một hạng mục, tin tưởng sẽ là một bộ giống [ Matrix ] như vậy thành công điện ảnh.”

Brad - Pitt tương đương tự tin,“Tuyệt đối là.”

“Đúng, Pitt.” Natalie - Portman chủ động nói,“Ta tại Geneve gặp qua Matthew - Horner, hắn là nạn dân thự thân thiện đại sứ.”

Brad - Pitt gật đầu, điểm này rất nhiều người đều biết.

Natalie - Portman tiếp tục nói,“Matthew - Horner đối với mất đi Cloud Atlas phi thường tiếc nuối, đối với này canh cánh trong lòng.”

Brad - Pitt không khỏi cười lên, có thể từ Matthew - Horner cùng David - Ellison trong tay cướp được này hạng mục, thật sự rất không dễ dàng.

“Còn có.” Natalie - Portman nói,“Ta dụ Matthew - Horner nói, Matthew - Horner muốn vận tác một siêu cấp đại hạng mục......”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 607: Bản Quyền Twilight

Nhìn theo Natalie - Portman rời đi, Brad - Pitt trở lại bàn công tác mặt sau ngồi xuống, tựa vào rộng rãi trên lưng ghế dựa, suy xét vừa Natalie - Portman theo như lời nói.

“Andrew - Stanton muốn đạo diễn chân nhân điện ảnh.” Hắn ngón tay chậm rãi gõ bàn công tác, ngưng thần tự hỏi lên đến,“Vẫn là đầu tư 2 ức dollar trên đây đứng đầu đại chế tác?”

Trách không được Matthew - Horner đối Cloud Atlas rất đáng tiếc, hậu tục lại không có tranh đoạt động tác, nguyên lai là tưởng vận tác như vậy một đại hạng mục, nhưng như vậy siêu cấp chế tác là Matthew - Horner cùng David - Ellison có thể thu phục sao? Bọn họ hai có lẽ có thể gom góp đến tài chính, bất quá Hollywood đứng đầu đại chế tác không phải có tiền liền có thể ngoạn được chuyển .

Hắn ngón tay gõ bàn công tác tốc độ càng ngày càng chậm,“[ hỏa tinh công chúa ] này bộ tiểu thuyết hình như là [ người vượn Thái Sơn ] tác giả tác phẩm, nghe nói trong giới rất nhiều đại chế tác đều tham khảo qua này bộ tiểu thuyết, đan từ phương diện này đến nói,[ hỏa tinh công chúa ] phi thường có cải biên giá trị.

Hơn nữa Andrew - Stanton tại điện ảnh phương diện là rất có ý tưởng nhân, đảm nhiệm chế tác nhân cùng biên kịch mấy bộ Pixar hoạt hình điện ảnh, không có ngoại lệ lấy được thành công, đạo diễn [ Finding Nemo ] càng là box office cùng danh tiếng song song trở thành bạo khoản.

Vô luận từ phương diện nào cân nhắc, Andrew - Stanton đều là một phi thường thành công nhân.

Loại này nhân hạng mục, thành công tỷ lệ tương đối đến nói cũng là tương đối cao .

Natalie - Portman không hổ là Hollywood trong giới tối có tâm cơ nữ nhân chi nhất, trong lúc lơ đãng từ Matthew - Horner chỗ đó bộ đến rất nhiều đối với hắn hữu dụng tin tức, đáng tiếc nàng danh khí so Angelina - Jolie nhỏ chút, bằng không có thể đem Jolie đạp điệu, lại đổi một người bạn gái .

Brad - Pitt ngồi ở trong văn phòng, khiến trợ lý tạm thời ngăn lại sở hữu điện thoại, suy xét chừng nửa giờ, sau đó đem B kế hoạch hạng mục đầu tư bộ tổng giám tìm lại đây.

Đây là hắn tuyệt đối thân tín.

“Franco......” Hắn đối hạng mục đầu tư bộ tổng giám nói,“Walt Disney bên kia có hạng mục, Pixar phòng công tác Andrew - Stanton, muốn đạo diễn một bộ gọi là [ hỏa tinh công chúa ] hoặc là [ dị tinh chiến trường ] phim, hạng mục tạm thời còn bị vây ở lúc đầu quy hoạch giai đoạn, ngươi tìm người chuyên môn đi lý giải một chút, tạm thời không cần cùng Disney cùng Andrew - Stanton trực tiếp tiếp xúc.”

Gọi là Franco tổng giám chăm chú gật gật đầu, nói,“Ta này liền tìm người đi làm.”

Nói liền chuẩn bị đứng lên rời đi, Brad - Pitt còn nói thêm, “Đợi đã.”

Hắn theo sau lại đem cụ thể tình huống nói một lần, dặn dò Franco hành động nhất định phải bảo mật.

Như vậy cự đại hạng mục còn bị vây ở lúc đầu quy hoạch giai đoạn, dự toán ngạch độ liền quyết định cự ly tiền kỳ trù bị còn có con đường rất dài phải đi, Brad - Pitt phi thường có kiên nhẫn, cũng không phải rất sốt ruột.

Matthew cũng rất có kiên nhẫn, gần nhất hôm nay trừ bận rộn công tác cùng thông lệ kiện thân ngoài, hắn mỗi ngày buổi tối đều tại hưởng thụ “Thể dục nhịp điệu” Mang đến mới mẻ cùng kích thích.

Một vừa rời đi chức nghiệp thể thao giới không vài năm xinh đẹp nữ hài, toàn lực đón ý nói hùa dưới có khả năng bùng nổ mị lực, thật sự rất kinh người.

Nina - Dobrev cũng khiến hắn đại mở nhãn giới.

Đương nhiên, Matthew là rất có chức nghiệp đạo đức nhân, đã cùng râu quai nón Jack cùng Justin Lin chào hỏi, làm cho bọn họ dự lưu một không phải rất trọng yếu nữ tính nhân vật đi ra.

“Mấy ngày này, ta đi Paramount ảnh nghiệp thám thính qua.”

Horner trang viên phòng khách bên trong, Helen - Hermann ngồi trên sô pha, không nhanh không chậm nói,“Cũng cùng [ Twilight ] ba bộ khúc tiểu thuyết nhà xuất bản tiếp xúc qua, lý giải đến một ít cơ bản tình huống.”

Matthew tại phòng khách trung không ngừng đi qua đi lại, nói,“Chi tiết nói một chút đi.”

“Này hệ liệt trước mắt xuất bản có [ hoàng hôn ],[ Tân Nguyệt ] cùng [ nguyệt thực ] ba bộ tiểu thuyết, nhưng không phải truyền thống ba bộ khúc, tiểu thuyết không có kết thúc.” Helen - Hermann ngữ điệu vẫn là trước sau như một vững vàng,“Căn cứ nhà xuất bản tin tức, tác giả Stephanie - Meyer đang tại sáng tác thứ bốn bộ.”

Nàng nâng chung trà lên uống một ngụm, tiếp tục nói,“Tác giả Stephanie - Meyer hiện năm ba mươi bốn tuổi, nguyên bản là một vị có ba hài tử toàn chức bà chủ, không có một chút sáng tác kinh nghiệm, nhưng nàng xử nữ tác [ hoàng hôn ] một khi đưa ra thị trường liền lấy được thành công, từ 2005 niên thượng thị bắt đầu,[ hoàng hôn ] danh liệt [ New York thời báo ] dễ bán thư bảng xếp hạng đạt 56 chu lâu, trong đó có 5 chu danh liệt đứng đầu bảng.”

Matthew gật gật đầu, quan tâm hỏi,“Bản quyền đâu? Bản quyền còn tại sao?”

Đây mới là hắn quan tâm nhất vấn đề, gần nhất hắn cũng lý giải qua, có rất nhiều chiếm lấy New York bảng xếp hạng dễ bán bảng đầu danh bộ sách, đến hiện tại điện ảnh bản quyền còn không có bán đi, cho nên còn ôm một tia hi vọng.

“Về bản quyền......” Helen - Hermann cố ý nói,“Có hảo tin tức, còn có tin tức xấu, ngươi tưởng trước hết nghe nào?”

“Hermann tiểu thư.” Matthew quay đầu nhìn về phía nàng,“Đây không phải ngươi nhất quán phong cách đi?”

Helen - Hermann không có lại hướng trêu tức trên đường đi, dứt khoát nói,“Trước nói tin tức tốt đi. Này hệ liệt bản quyền trước mắt còn tại Stephanie - Meyer trong tay, căn cứ ta được đến tin cậy tin tức, Stephanie - Meyer đối với tiểu thuyết cải biên điện ảnh có rất nhiều thiết tưởng, nàng thuê một vị biên kịch cùng nàng cùng nhau cải biên [ hoàng hôn ], hơn nữa đem kịch bản đưa đến rất nhiều điện ảnh công ty, Paramount ảnh nghiệp là Hollywood lục đại trung duy nhất sinh ra qua hứng thú .”

Nàng hơi hơi nhún vai,“Nhưng dễ bán thư cũng không cùng cấp với thành công điện ảnh, Stephanie - Meyer tiểu thuyết cùng kịch bản bút bản thảo đầu năm nay liền đến Paramount ảnh nghiệp vài vị cao quản trên bàn, đến hiện tại đã vượt qua nửa năm, bút bản thảo còn nằm ở Paramount ảnh nghiệp kịch bản kho bên trong chờ phủ bụi.”

Matthew đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, này ý nghĩa hắn còn có cơ hội, tiếp lại hỏi,“Vì sao?”

“Rất đơn giản, Stephanie - Meyer chưa cùng giới điện ảnh tiếp xúc qua, thuê biên kịch cũng là rất bên ngoài cái loại này, nàng hiện tại trù tính công ty tại sách báo xuất bản giới cũng không thu hút, khuyết thiếu thực tế vận tác kinh nghiệm.” Helen - Hermann nâng kính mắt,“Cho nên, Stephanie - Meyer trù tính công ty đưa đến điện ảnh công ty chỉ là tiểu thuyết cùng kịch bản bản thảo, ngay cả cơ bản nhất kế hoạch thư cũng không có, loại này kịch bản có thể bị điện ảnh công ty nhìn trúng cực ít.”

Nàng nói tiếp,“Còn có, Paramount ảnh nghiệp vài vị có được quyết sách quyền cao quản, đều cho rằng quỷ hút máu cùng Lang nhân tình yêu phi thường ngu xuẩn, loại này điện ảnh hẳn là phim hành động, mà không phải yêu chết đi sống lại thanh xuân phim tình cảm.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, nếu không phải ngẫu nhiên bị Nina - Dobrev tiểu thuyết gợi lên đã phai nhạt hồi ức, chỉ bằng qua lại Hollywood thành công kinh nghiệm đến phán đoán, có Lang nhân cùng quỷ hút máu điện ảnh, đương nhiên muốn chụp ma huyễn phim hành động, quỷ hút máu linh tinh nói chuyện yêu đương là cái gì ngoạn ý, sẽ có đại nhập cảm?

Helen - Hermann tiếp tục nói,“Hiện tại trong giới công nhận, tình yêu điện ảnh đại bán thời đại đã qua đi, gần nhất này năm sáu năm, đại bán tình yêu điện ảnh cực kỳ hiếm thấy, ngay cả từng phim tình cảm nữ vương Julia - Roberts đều không thể kéo động này hệ liệt, điện ảnh công ty như thế nào sẽ có tin tưởng?”

Nói tới đây, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Matthew,“Ngươi xác định muốn tranh đoạt này hệ liệt bản quyền? Ta vừa theo như lời không chỉ là Paramount ảnh nghiệp đối mặt vấn đề, mà là khách quan tồn tại điều kiện.”

Matthew không có lời vô nghĩa, cũng không nhiều làm giải thích, nói thẳng,“Chỉ cần có khả năng, ta sẽ đem hết toàn lực lấy xuống điện ảnh cải biên quyền.”

“Kia hảo.” Helen - Hermann cùng dĩ vãng như vậy, không có cứu căn hỏi để,“Hiện tại ta đến nói tin tức xấu.”

Nghe nói như thế, Matthew đối với nàng bất mãn nhíu nhíu lông mày.

Helen - Hermann phảng phất không có nhìn thấy, nói,“Stephanie - Meyer cùng nàng trù tính công ty không có đợi không, vẫn ở chủ động tìm kiếm điện ảnh cải biên khả năng, tháng bảy thời điểm, các nàng cùng Summit Entertainment tiếp xúc qua, tháng trước Summit Entertainment cho xác thực hồi phục, tỏ vẻ đối với này hệ liệt có hứng thú, nguyện ý mua xuống bản quyền đầu tư cải biên [ hoàng hôn ].”

Matthew chen vào nói hỏi,“Không có đàm thành?”

“Xét thấy ta nói kia vài khách quan điều kiện.” Helen - Hermann bình tĩnh nói,“Summit Entertainment không tưởng đầu nhập quá nhiều tài chính, ngươi cùng Summit Entertainment hợp tác qua, cũng biết bọn họ chỉ là trung đẳng thiên hạ chế tác công ty, bọn họ năm nay đầu nhập 1 ức 1000 vạn dollar cự tư, đánh cược Kathryn Bigelow [ sách đạn bộ đội ].”

“Liền James - Cameron cái kia đạo diễn vợ trước?” Matthew khoa tay múa chân thủ thế,“So với ta còn muốn tráng cái kia?”

Này nữ đạo diễn thế kỷ sơ thời điểm hắn gặp qua một lần, Charlize - Theron tại nữ nhân trong đã xem như khung xương phi thường lớn cái loại này , nhưng cùng Kathryn Bigelow so sánh với, căn bản bất nhập lưu.

Kathryn Bigelow có sáu thước Anh thân cao, so 90% nam nhân đều muốn rộng rãi khung xương, lưng hùm vai gấu đều không đủ để đến hình dung, James - Cameron thẩm mỹ, dứt khoát cắt qua vũ trụ phía chân trời.

Helen - Hermann gật gật đầu, không có ở vấn đề này dây dưa, nói,“Giống Summit Entertainment loại này quy mô công ty,1 ức hơn dollar [ sách đạn bộ đội ] lại thêm đồng thời tiến hành [ Step Up 2] cùng [ vĩnh không lùi ] đẳng mấy cái tiểu hạng mục, tài chính đã đến cực hạn.”

Điểm này không thể nghi ngờ, phía trước cùng Summit Entertainment hợp tác [ Smith vợ chồng ] thời điểm, Matthew liền nghe Akiva - Goldsman nói qua, toàn bộ Summit Entertainment công ty tài sản, cũng bất quá chính là hai ba ức dollar.

Summit Entertainment đầu tư này mấy hạng mục, khẳng định đem dung tư cùng dự thụ cũng làm đến cực hạn.

Helen - Hermann lại nâng chung trà lên uống một ngụm, nhuận nhuận cổ họng, lúc này mới nói,“Summit Entertainment chỉ vì [ hoàng hôn ] khai ra 100 vạn dollar bản quyền phí dụng, điện ảnh cải biên dự toán 800 vạn dollar tả hữu, này cùng Stephanie - Meyer mong muốn chênh lệch quá lớn, song phương đàm phán từ tháng bảy kéo đến hiện tại, cũng không có đàm ra một kết quả.”

“Này đối với chúng ta đến nói không phải tin tức tốt sao?” Matthew hỏi.

Helen - Hermann chậm rãi lắc đầu,“Bởi mặt khác điện ảnh công ty hứng thú thiếu thiếu, Stephanie - Meyer tại trù tính công ty khuyên bảo dưới, có thỏa hiệp khuynh hướng.”

Matthew lập tức quay đầu, nhìn Helen - Hermann nói,“Ngươi thay ta ước Stephanie - Meyer gặp một mặt !”

[[ hoàng hôn ] bút bản thảo cùng kịch bản tại Paramount ảnh nghiệp nằm nửa năm đều không người hỏi thăm là chân thật từng xảy ra .]

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 608: Nhân Sinh Người Chỉ Dẫn

Phoenix thuộc về điển hình nhiệt đới sa mạc khí hậu, cho dù là đến chín tháng hạ tuần, như cũ giống như viêm viêm ngày mùa hè như vậy khô nóng, Stephanie - Meyer lái xe đi đến cùng nhà xuất bản ước hảo tiệm cà phê tiền, đình hảo xe trước cầm ra hoá trang kính nhìn nhìn, lại móc ra son môi lau miệng, lúc này mới đẩy cửa xuống xe, hướng tới tiệm cà phê đi.

Bởi buổi chiều thời tiết quá nóng , ngắn ngủi mấy trăm thước Anh cự ly, nàng trên trán dĩ nhiên gặp hãn, may mà tiệm cà phê lãnh khí khai được mười phần, vào cửa sau liền cảm giác được một cỗ thấm vào ruột gan thanh sảng.

Đây là nàng thường xuyên đến tiệm cà phê, có phục vụ sinh lại đây ân cần thăm hỏi, Stephanie - Meyer hỏi,“Christina tiểu thư đến sao?”

“Bên này thỉnh.” Phục vụ sinh vội vàng phía trước dẫn đường.

Stephanie - Meyer cùng phục vụ sinh triều tối bên phải đi, rẽ qua sau, thấy được nhà xuất bản cùng nàng liên hệ nhân Christina, Christina đối mặt nàng ngồi, tựa hồ đang cùng nhân trò chuyện, đó là nam nhân, đưa lưng về nàng mà ngồi, vai rộng thể tráng, thoạt nhìn liền hùng tráng hữu lực.

Đây chính là Hollywood vị kia đại minh tinh sao?

Nàng hôm nay chuyên môn chạy tới, không phải vì khác, nhà xuất bản phương diện cùng nàng liên hệ, nói đại danh đỉnh đỉnh Matthew - Horner đối [ hoàng hôn ] phi thường cảm thấy hứng thú, muốn cải biên thành điện ảnh.

Khiến chính mình tiểu thuyết quay chụp thành điện ảnh, đây là nàng cho tới nay giấc mộng, này giấc mộng tại [ hoàng hôn ],[ Tân Nguyệt ] cùng [ nguyệt thực ] liên tục đi lên [ New York thời báo ] dễ bán thư bảng xếp hạng dưới tình huống, thoạt nhìn ngay trong tầm tay, cùng Hollywood cũng chỉ có một bước xa, nhưng chính là một bước này xa, đến hiện tại đều chậm chạp không thể vượt qua.

Sớm nhất thời điểm, nàng cho rằng dựa vào tiểu thuyết danh khí cùng lượng bán, khẳng định có Hollywood công ty chủ động tìm lên cửa đến, nhưng mà sự thật cùng nàng tưởng hoàn toàn bất đồng, xác thật có người tìm lên cửa đến qua, bất quá ra giá chi thấp, dứt khoát gọi người tưởng trực tiếp oanh đi, còn có bọn họ tưởng cải biên thành tiểu chế tác phim tình cảm, cũng cùng nàng mong muốn căn bản không giống nhau.

Sau này, nàng từ Phoenix tìm một vị làm biên kịch bằng hữu, cùng nhau sửa kịch bản, đưa đến Hollywood mấy nhà công ty, chỉnh chỉnh nửa năm cũng không có phản hồi tin tức, trù tính công ty mấy lần liên hệ qua trong đó tối có danh Paramount ảnh nghiệp, Paramount ảnh nghiệp bên kia chỉ là nói sẽ cân nhắc, sẽ cân nhắc......

Suy xét hơn nửa năm, cũng không có tin chính xác.

Tháng trước, rốt cuộc có gia đáng tin điểm điện ảnh công ty Summit Entertainment liên hệ nàng cùng trù tính công ty, đây là nàng tiếp xúc đến chế độ sở hữu phiến công ty trong khai ra điều kiện tốt nhất một nhà , nhưng bản quyền phí cũng chỉ có một trăm vạn dollar, hậu kỳ cải biên dự toán tối cao sẽ không vượt qua 800 vạn dollar.

Nàng bên này còn tại tranh thủ, khác còn dễ nói, điện ảnh đầu tư rất thấp mà nói......

Stephanie - Meyer lắc lắc đầu, sớm nhất nàng cảm giác không có năm ngàn vạn dollar, căn bản chụp không được [ hoàng hôn ] điện ảnh, hiện tại trong lòng mong muốn hàng đến rất thấp, hai ngàn vạn dollar tả hữu cũng có thể.

“Hải, Stephen.” Christina thấy được nàng, chủ động đứng lên tiếp đón.

Matthew nghe nói như thế, đứng lên xoay người xem phía sau, nhìn thấy một hơn ba mươi tuổi hồng phát nữ nhân đi tới, đối phương tóc đỏ, hồng vòng cổ lại thêm một thân đỏ váy, tựa như Phoenix Thái Dương như vậy chói mắt.

Vị này bà chủ tác gia mặc quần áo phối hợp dứt khoát không xong đến cực điểm.

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn sẽ không nói đi ra, trên mặt tươi cười đương nhiên là giống bên ngoài dương quang như vậy xán lạn.

Đẳng Stephanie - Meyer đi đến bên này, Christina vi song phương làm giới thiệu,“Stephen, vị này nói vậy ngươi nhận thức, Matthew - Horner, Hollywood đại minh tinh, đồng thời vẫn là một danh người sản xuất.”

Nàng tiếp hướng Matthew giới thiệu Stephanie - Meyer,“Matthew, đây là Stephanie - Meyer,[ hoàng hôn ],[ Tân Nguyệt ] cùng [ nguyệt thực ] tác giả.”

Matthew chủ động vươn tay, nhiệt tình nói,“Ngươi hảo, Meyer nữ sĩ. Nhận thức ngươi rất cao hứng, ngươi viết ba bản phi thường rất giỏi tiểu thuyết.”

Như vậy khen ngợi từ một danh nhân trong miệng nói ra, cùng từ người thường trong miệng nói ra tuyệt đối bất đồng,[ Twilight ] hệ liệt xuất bản mới hai năm, Stephanie - Meyer còn không có hoàn thành một gia đình bà chủ đến nổi danh tác gia chuyển biến, giờ phút này có vẻ có chút kích động.

Nàng cầm Matthew tay,“Ngươi hảo. Ta...... Ngươi thích ta thư, ta rất vinh hạnh.”

Christina hợp thời chen vào nói,“Chúng ta ngồi xuống trò chuyện đi.”

“Ngươi trước hết mời, Meyer nữ sĩ.”

Đẳng Stephanie - Meyer ngồi ở đối diện sau, Matthew lúc này mới ngồi xuống, nói thẳng,“Meyer nữ sĩ, ta lần này mạo muội tiến đến, chủ yếu là tưởng với ngươi nói chuyện [ Twilight ] điện ảnh cải biên.”

Phía trước Helen - Hermann làm qua rất nhiều điều tra, Stephanie - Meyer bản nhân phi thường hi vọng có thể đem chính mình tiểu thuyết chuyển lên màn ảnh lớn, hơn nữa Summit Entertainment phương diện nói không chừng lúc nào liền sẽ tăng lớn lợi thế, thu phục cùng Stephanie - Meyer bản quyền đàm phán.

Cho nên hắn lựa chọn gọn gàng dứt khoát sách lược.

Tại đến Phoenix tiền, Helen - Hermann đã thu phục nhà xuất bản bên kia, chỉ cần nhà xuất bản chịu hỗ trợ thu phục Stephanie - Meyer, chờ hắn bên này lấy đến hệ liệt điện ảnh bản quyền, nhà xuất bản sẽ đạt được một bút to tiền thuê.

Bắc Mĩ bên này, trừ phi viết chuyên môn định chế tiểu thuyết hoặc là giống Marvel cùng DC như vậy tại đặc biệt cơ chế hạ công tác, bằng không tuyệt đại đa số thời điểm, tác giả cơ bản đều nắm có chính mình tác phẩm một loạt tương quan bản quyền.

Cùng Hollywood như vậy, Bắc Mĩ xuất bản nghề cũng có một bộ thành thục quy phạm thương nghiệp vận tác thể chế.

Tuy rằng đến tiền Christina liền đề cập qua, nhưng nghe đến Matthew tự mình nói ra, Stephanie - Meyer vẫn là có điểm kích động, thanh âm hơi mang run rẩy nói,“Horner tiên sinh, ngươi...... Ngươi thật muốn cải biên của ta tiểu thuyết?”

“Đúng vậy !” Matthew lại mở ra bậy bạ hình thức,“Ta một tuần trước tại bằng hữu chỗ đó ngẫu nhiên thấy được [ nguyệt thực ], phát hiện trong đó thế giới quan phi thường có ý tứ, lại chuyên môn tìm [ hoàng hôn ] cùng [ Tân Nguyệt ], ba bản tiểu thuyết ta đọc một lượt, thật phi thường hấp dẫn nhân.”

Stephanie - Meyer tựa hồ bị Hollywood đả kích tin tưởng, nói tiếp nói,“Nhưng ta tiếp xúc điện ảnh công ty, đều nói cải biên điện ảnh giá trị không lớn, nói ta tác phẩm chỉ là dung tục giá rẻ học sinh cấp ba tình yêu.”

“Hollywood......” Matthew không khỏi lắc đầu,“Ta vẫn ở Hollywood trung dốc sức làm, đối với giới điện ảnh phi thường lý giải, Hollywood cơ chế cực kỳ cương hóa, rất nhiều điện ảnh công ty cao quản đầu não đều vây ở cố hữu thành công hình thức trong không muốn đi ra, bọn họ thầm nghĩ quay chụp tục tập, quay chụp động tác phim khoa học viễn tưởng, quay chụp mạn sửa siêu cấp anh hùng điện ảnh kiếm tiền, đối với từng lưu hành tình yêu điện ảnh hôm nay không thèm để ý......”

Hắn đầu tiên là thở dài, tiếp lại tăng mạnh ngữ điệu, đối Stephanie - Meyer nói,“Theo ý ta đến, của ngươi tiểu thuyết không phải đơn giản tình yêu tiểu thuyết, cải biên điện ảnh đồng dạng sẽ không là dung tục giá rẻ học sinh cấp ba tình yêu.”

Stephanie - Meyer nhìn Matthew, lại không có nói chuyện.

Matthew tiếp tục nói,“Của ngươi tiểu thuyết dung hợp quỷ hút máu truyền thuyết, Lang nhân cố sự, sân trường sinh hoạt, khủng bố hồi hộp, hài kịch mạo hiểm đẳng các loại hấp dẫn nhãn cầu nguyên tố, thê mĩ động nhân tình yêu là toàn thư ‘Cường liệt nhất cảm xúc’......”

Này mấy đương nhiên không phải hắn có thể tổng kết ra đến, mà là Helen - Hermann đọc một lượt tiểu thuyết sau, vì hắn cẩn thận chuẩn bị .

Nhưng trước tiên chuẩn bị tốt lời kịch, còn muốn phối hợp thượng thích hợp hiện trường biểu diễn, Matthew kỹ xảo biểu diễn toàn bộ khai hỏa,“Tình yêu chỉ là trong sách một tiểu bộ phận, nhưng lại là nhân sinh chỉ dẫn giả !”

“Ách......” Stephanie - Meyer nghe được Matthew trích dẫn chính mình thần tượng tác gia Orson Scott Card mà nói, không tự giác gật đầu,“Ta...... Ta cũng là nghĩ như vậy .”

Loại này khen ngợi mà nói từ đối diện siêu cấp đại ngôi sao trong miệng nói ra, thật sự rất để người hưởng thụ, nàng tự nhiên mà vậy toàn bộ tiếp xuống đến.

Matthew thanh sắc phong phú,“Meyer nữ sĩ, của ngươi tiểu thuyết thoạt nhìn chỉ là một học sinh cấp ba tình yêu cố sự, nhưng thêm siêu tự nhiên lực lượng bối cảnh, hết thảy đều trở nên rung động đến tâm can.”

Hắn có vẻ cực kỳ chăm chú,“Tiểu thuyết tràn ngập yêu hận tình thù sức dãn, nhưng lại ưu nhã tinh xảo như Jane Austen, đạt tới lãng mạn tiểu thuyết một loại cực hạn, ta cho rằng lúc này trở thành một loại văn học hiện tượng.”

Nói tới đây, Matthew hai tay giao nhau đặt ở trên bàn, lấy tăng mạnh khí thế,“Xem xong tiểu thuyết, ta liền thiết tưởng qua phim cải biên, ta cho rằng [ hoàng hôn ] cải biên thành điện ảnh, hẳn là có nhấp nhô lên xuống, vừa là thật vừa là ảo kỳ huyễn cố sự, nhẵn nhụi chân thành tha thiết tình cảm miêu tả, đau khổ động nhân tình yêu chủ đề, cho dù là có liên quan quỷ hút máu cùng Lang nhân đề tài bộ phận, cũng chủ yếu tuyên dương không phải bạo lực cùng huyết tinh, mà là này tôn trọng ưu nhã mà sạch sẽ đạo đức chuẩn mực, chúng nó có năng lực vì luyến ái ước hội cung cấp một loại loại khác tình cảnh.”

“Còn có nữ chính.” Hắn mà nói tại tiếp tục,“Thông qua điện ảnh cải biên, từng cái nữ hài đều có thể tại nữ chủ nhân công Isabella - Swan trên người tìm đến chính mình bóng dáng, nàng không phải cái gì anh hùng, cũng không thức kia vài hàng hiệu, không khốc, chính là người bình thường. Bella là hảo nữ hài, chính là chúng ta tưởng tượng mười mấy tuổi thiếu nữ bộ dáng. Chúng ta đều từng tuổi trẻ qua, đều biết mười bảy mười tám tuổi là nhân sinh một đoạn phi thường để người chú mục thời gian, đầy đủ làm ra ảnh hưởng nhất sinh quyết định, hơn nữa cũng đủ rơi vào bể tình, nhưng đồng thời lại tuổi trẻ không thể độc lập tự hỏi sự tình cùng làm ra quyết định, này cũng cho điện ảnh cải biên phi thường lớn không gian.”

Stephanie - Meyer biên nghe Matthew mà nói, biên không ngừng gật đầu, có vẻ phi thường tán thành Matthew mà nói.

Trong đó rất nhiều thứ, nàng cũng không có suy nghĩ qua, nếu có thể ở trong điện ảnh thực hiện mà nói, thật phi thường không sai.

Rất rõ ràng, Matthew - Horner lại đây tìm nàng, không phải nhất thời xúc động, mà là trải qua thâm tư thục lự, thậm chí ngay cả điện ảnh cải biên cơ bản lý niệm đều có .

Trái lại đang tại cùng nàng đàm phán Summit Entertainment, đối với nàng này tác giả bản nhân như thế nào cũng không trọng yếu, nhưng đối với nàng tác phẩm......

Stephanie - Meyer nghĩ đến Summit Entertainment, trong lòng thẳng lắc đầu, Summit Entertainment luôn luôn không cùng nàng nói qua phải như thế nào cải biên điện ảnh, cải biên điện ảnh muốn lo liệu cái dạng gì lý niệm linh tinh .

Này mấy tác phẩm đều là nàng hài tử, nàng không cảm giác Summit Entertainment đối với nàng hài tử coi trọng, tối thiểu hiện tại không có !

Matthew không trông cậy vào như vậy một phen nói liền có thể triệt để đả động Stephanie - Meyer, đối phương dù sao cũng là hơn ba mươi tuổi có nhất định lịch duyệt nhân, cho nên còn chuẩn bị càng thêm thứ thực tế.

Quá niên trong lúc muốn về lão gia, đang tại vi quá niên tích cóp bản thảo, cam đoan quá niên sẽ không đoạn canh, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, trước tết sẽ không lại thêm canh , cám ơn mọi người cho tới nay duy trì.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 609: Hết Thảy Thuận Lợi

Vừa Matthew theo như lời những lời này, đều là Helen - Hermann tỉ mỉ chuẩn bị , nhưng hắn rất rõ ràng, Helen - Hermann đồng dạng là tại bậy bạ, bởi vì Helen - Hermann nói với hắn qua: Này hệ liệt tiểu thuyết chẳng những có diễm tục chi ngại, kịch tình cũng rất vô nghĩa. Nên có đều có , anh hùng mỹ nhân ác ôn, tiền, xe, hào trạch, tình yêu khoa học viễn tưởng huyền nghi, đơn giản là u buồn tiểu tư nữ thanh niên gặp gỡ bất ngờ trăm năm bất tử trẻ tuổi bản Leonardo - DiCaprio cố sự.

Những lời này đương nhiên không thể nói, nói ra cũng liền cùng Stephanie - Meyer đàm băng .

Tình yêu điện ảnh xác thật không lại là thương nghiệp chủ lưu chế tác , bất quá này hệ liệt có thể khiến thuần gia môn cái loại này điều kiện bình thường nữ diễn viên nổi tiếng, khẳng định có này chỗ hơn người.

Matthew chính mình tổng kết một điểm: Đối với một tâm lý phát dục bình thường trẻ tuổi nữ hài đến nói, lãng mạn là ma quỷ !

Có lẽ hắn đối diện Stephanie - Meyer cũng rất khát khao lãng mạn, nhưng làm một hơn ba mươi tuổi nữ nhân, một danh ba hài tử mẫu thân, nàng khẳng định có phi thường thực tế một mặt.

Cho nên tại lãng mạn khát khao sau, hắn chuẩn bị phi thường thực tế điều kiện.

“Meyer nữ sĩ.” Matthew vẫn là kia phó rất thành khẩn bộ dáng,“Ta phi thường tưởng với ngươi hợp tác, ta trừ là một danh diễn viên, vẫn là một người sản xuất.”

Lời này hắn nói được một điểm đều không chột dạ, phảng phất thật là đủ tư cách người sản xuất như vậy,“Ta có một nhà điện ảnh chế tác phòng công tác, hơn nữa cùng Warner Bros, Walt Disney cùng Universal ảnh nghiệp có nhiều năm chặt chẽ hợp tác, ta có đem một bộ tiểu thuyết cải biên thành điện ảnh thực lực cùng năng lực.”

Christina đột nhiên chen vào nói nói,“Matthew trước mắt đảm nhiệm chế tác nhân hơn nữa diễn viên chính hạng mục, đầu tư cao tới 1 ức 2000 vạn dollar, trong đó 6000 vạn dollar đến từ hắn điện ảnh phòng công tác.”

Stephanie - Meyer mở to hai mắt, nàng chỉ là tác gia, cũng không phải diễn viên, trên mặt động dung căn bản không che được.

Matthew lại lộ ra khiêm tốn tươi cười, nói,“Chủ yếu là ta có thể cùng Hollywood đứng đầu điện ảnh công ty hợp tác, vô luận điện ảnh chiếu phim vẫn là tuyên truyền, đều không là vấn đề.”

Hắn tiếp nhắc tới nhất thực tế nội dung,“Meyer nữ sĩ, ta thật phi thường xem hảo ngươi này hệ liệt tiểu thuyết, ta tính toán đem đã xuất bản [ hoàng hôn ],[ Tân Nguyệt ] cùng [ nguyệt thực ], cùng với ngươi đang tại sáng tác thứ bốn bộ điện ảnh bản quyền, đóng gói thu mua, bốn bộ tiểu thuyết bản quyền không thua kém một ngàn vạn dollar !”

“Một ngàn vạn dollar !” Stephanie - Meyer nói thầm.

Này so Summit Entertainment khai ra bản quyền phí dụng cao gấp đôi đều không chỉ !

Matthew biết chính mình là tại cùng Summit Entertainment giành thời gian, Summit Entertainment phương diện một khi có thể giải quyết tài chính vấn đề, vô cùng có khả năng cũng sẽ tăng giá, như vậy vừa đến hắn thế tất muốn trả giá càng lớn đại giới.

“Một ngàn vạn dollar chỉ là giá quy định.” Matthew theo sau còn nói thêm,“Trừ đó ra, làm nguyên tác giả, ngươi có thể được hưởng nhất định tỉ lệ phim lợi nhuận phân thành.”

Hắn theo như lời là hậu kỳ lợi nhuận phân thành, mà không phải tiền kỳ doanh thu phân thành, hơn nữa đến phía trước liền cùng Helen - Hermann thương nghị qua, tỉ lệ tối cao không thể vượt qua 10%, tốt nhất là hạn định tại 5% trong vòng, cụ thể muốn xem mặt sau đàm phán tình huống mà định.

Nghe được chẳng những bản quyền chuyển nhượng kim ngạch rất cao, còn có hậu kỳ lợi nhuận phân thành, Stephanie - Meyer nói không động tâm khẳng định là giả .

Christina đến gần nàng bên tai, hạ giọng nói thầm một câu,“Theo ta được biết, Matthew - Horner phim lợi nhuận đều là lấy ức vi đơn vị đến tính toán , này có thể cho của ngươi trù tính công ty tra một chút.”

Stephanie - Meyer càng thêm tâm động , lý niệm phù hợp, điều kiện hậu đãi......

Matthew tiếp lại bỏ thêm một kiếp mã,“Meyer nữ sĩ, ta có thể trước tiên cam đoan một điểm ! nếu chúng ta hợp tác có thể đạt thành, tương lai [ hoàng hôn ] cải biên điện ảnh chế tác dự toán sẽ không thấp hơn...... Bốn ngàn vạn dollar !”

Phía trước tại một loạt hiện thực khách quan trạng huống dưới, Stephanie - Meyer đã mấy lần hạ thấp tâm lý mong muốn, hiện tại nghe được bốn ngàn vạn dollar con số này, nháy mắt cảm giác Matthew thành ý càng sung túc .

“Ta muốn hỏi một chút......” Nàng mở miệng nói,“Phim lúc nào quay chụp?”

Trải qua này hơn nửa năm ép buộc, nàng mới biết được Hollywood thủy xa so tưởng tượng muốn thâm, gần nhất càng là lý giải đến, Hollywood có chút điện ảnh công ty lấy đến bản quyền sau, kéo lên rất lâu lại quay chụp chế tác điện ảnh nhiều đếm không xuể.

“Meyer nữ sĩ, điểm ấy ngươi có thể yên tâm.” Matthew là muốn nhét tiền nhân, cũng tưởng nhanh lên nhìn thấy hiệu ích,“Chỉ cần chúng ta đạt thành hợp tác, ta sẽ lập tức đẩy vào này hạng mục. Có một điểm ta có thể cam đoan, này bộ phim hai năm bên trong khẳng định sẽ quay chụp hoàn tất.”

Stephanie - Meyer nhẹ nhàng gật gật đầu.

Matthew dứt khoát nói,“Còn có vấn đề sao?”

“Ân.” Stephanie - Meyer đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Matthew,“Ngươi có thể biểu diễn nam chính sao?”

Nghe được này vấn đề, Matthew có loại muốn ôm đầu xúc động, trong lòng trào ra một cỗ vớ vẩn cảm, này dứt khoát chính là khiến Jack - Trần hòa Jett - lý đi diễn Quỳnh Dao kịch.

Matthew không có trực tiếp cự tuyệt, ngược lại chỉ chỉ mặt mình, nói,“Meyer nữ sĩ, ta lập tức liền muốn hai mươi tám tuổi , không có cách nào khác đi diễn một bề ngoài mười bảy mười tám tuổi tiểu nam sinh.”

Hắn luôn luôn liền không có đi qua thanh xuân thần tượng con đường này, nếu như đi diễn loại này nhân vật, chẳng phải là càng hỗn càng hướng hồi ngã.

Stephanie - Meyer nhìn Matthew liếc nhìn, ngượng ngùng nở nụ cười,“Xin lỗi, là ta sơ sót.”

“Không quan hệ.” Matthew rất vì chính mình đầu tư phụ trách,“Có khả năng mà nói, ta cũng có thể ở bên trong khách mời một thích hợp nhân vật.”

Hắn không khỏi cười lên, Stephanie - Meyer cũng cười lên.

Christina khẽ gật đầu, chỉ cần này hai người có thể đạt thành cơ bản ý đồ, mặt sau đàm phán liền dễ dàng nhiều.

Theo sau, Matthew lại cùng Stephanie - Meyer nói đến càng nhiều tương quan hợp tác chi tiết, có vẻ phi thường có thành ý.

Song phương hàn huyên hơn phân nửa buổi chiều, lần này mặt đàm mới tuyên cáo kết thúc.

“Horner tiên sinh, ngươi đề đủ loại đề nghị đều rất có thành ý.”

Cáo từ trước khi rời đi, Stephanie - Meyer cùng Matthew bắt tay nói,“Ta cần thời gian suy xét một chút, còn muốn cùng trù tính công ty bên kia thương nghị, ngươi có thể đợi ta vài ngày sao?”

Matthew gật đầu,“Không thành vấn đề.”

Bản quyền chuyển nhượng sự tình lớn như vậy, cũng không phải tiểu hài tử chơi qua gia gia, Stephanie - Meyer đương nhiên không có khả năng lập tức liền ứng đến, huống hồ nàng sau lưng còn có trù tính công ty.

Theo sau, Stephanie - Meyer dẫn đầu rời đi tiệm cà phê, Matthew cùng nhà xuất bản đại biểu Christina bắt tay biểu đạt qua lòng biết ơn sau, cũng ra tiệm cà phê, lên phụ cận một chiếc ô tô.

“Chúng ta đi khách sạn.” Hắn đối lái xe Braun - Williams nói.

Bởi Stephanie - Meyer phương diện còn tại cùng Summit Entertainment đàm phán, lần này mọi động tác đều phải mau, cho nên khai ra điều kiện khó tránh khỏi hơi cao một điểm, nhưng cũng hoàn toàn tại hắn có thể gánh vác trong phạm vi.

Tiểu thuyết điện ảnh bản quyền về sau sẽ càng ngày càng quý.

Trở lại khách sạn, Helen - Hermann đã chờ ở khách sạn trong đại sảnh, hai người lập tức đi nơi nghỉ ngơi, phần mình trao đổi một chút lẫn nhau tình huống.

Hắn đi gặp Stephanie - Meyer bản nhân, Helen - Hermann cũng không có nhàn rỗi, đi tiếp xúc Stephanie - Meyer người đại diện.

“Ta bên này tương đối thuận lợi.” Matthew kéo ra một cái ghế ngồi xuống, nói,“Stephanie - Meyer đã biểu lộ ra tưởng theo chúng ta hợp tác ý đồ.”

Hắn nhìn về phía đối diện Helen - Hermann,“Ngươi bên kia đâu?”

Helen - Hermann đơn giản nói,“Nói tóm lại cũng không sai, Stephanie - Meyer trù tính công ty nghiệp vụ bản thân chỉ giới hạn trong Phoenix cùng quanh thân thành thị, cùng Summit Entertainment đàm phán trung bị áp chế thực lợi hại, nghe được chúng ta điều kiện, cũng phi thường động tâm.”

Matthew nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng gật đầu,“Như vậy liền hảo làm.”

“Có một điểm, ta nhắc nhở ngươi một chút.” Helen - Hermann nói thẳng,“[ Cướp biển vùng Caribbean 3: At World's End ] phân thành nhanh nhất cũng muốn đến sang năm ba bốn nguyệt phân mới có thể đến trướng, ngươi muốn chú ý ngươi vốn lưu động.”

“Ta biết.” Matthew rất rõ ràng điểm này.

Helen - Hermann hỏi,“Ngươi sẽ không là muốn bán đi trong tay Apple cổ phiếu đi?”

Matthew xòe tay,“Ta có như vậy ngốc sao?”

Bán đi vẫn ở tăng giá trị bộ phận Apple cổ phiếu, đi đầu tư quay chụp phiêu lưu tương đối cao điện ảnh, hắn còn chưa như vậy ngốc.

Trên thực tế, gần nhất hai năm nay, hắn không có gián đoạn qua cổ phiếu thị trường đầu tư, vẫn ở khiến cổ phiếu trù tính hết thảy khả năng ăn vào Apple cổ phiếu cùng Marvel truyện tranh cổ phiếu.

Người trước hôm nay muốn mua được đại lượng tán cổ phi thường khó, người sau cũng không tệ lắm,[ Iron Man ] còn chưa phát hành, giá cổ phiếu vẫn thấp trầm không phấn chấn.

Này hai người cổ phiếu hắn đều là tính toán trường kỳ kiềm giữ , khẳng định sẽ không bán.

“Phía trước ngươi không phải đề nghị ta cùng David - Ellison giao xoa trì cổ (intersect holdings) sao?” Matthew lúc này còn nói thêm,“Chúng ta hai hợp tác mà nói, phỏng chừng có thể thấu ra này bút tư kim đến.”

Helen - Hermann gật đầu,“Cùng David - Ellison hợp tác, đối với ngươi có chỗ tốt.”

Rất nhiều chuyện đều không là đơn giản lấy trước mắt có khả năng nhìn thấy tình huống đến tính toán .

Matthew sớm liền cùng Helen - Hermann cùng Amanda thương nghị qua, hắn cùng David - Ellison đối Thập Tam hào phòng công tác cùng Skydance ảnh nghiệp giao xoa trì cổ (intersect holdings), ít nhất cũng có thể khiến song phương hợp tác càng thêm chặt chẽ, hơn nữa David - Ellison có thể chia sẻ hắn tài chính áp lực.

David - Ellison không phải lấy không Thập Tam hào phòng công tác 35% cổ phần, mà là lấy Skydance ảnh nghiệp tương ứng cổ quyền làm trao đổi.

Lấy bọn họ hiện tại hợp tác, này hạng mục kéo đến David - Ellison đầu tư cũng không khó.

Đại khái là khai ra điều kiện xác thật mê người, ngày hôm sau Matthew liền tiếp đến Stephanie - Meyer điện thoại, song phương phần mình mang theo người đại diện gặp mặt lại tế nói chuyện một lần, lập tức bắt đầu chính thức đàm phán.

Matthew cũng cấp David - Ellison chuyên môn đánh điện thoại, David - Ellison rất nhanh liền phái người đến Phoenix, gia nhập đến [ Twilight ] đàm phán bên trong.

Đàm phán thiết kế đến nhiều mặt, cần nhất định thời gian, Matthew không có lại tại Phoenix nhiều làm dừng lại, cùng Stephanie - Meyer chào hỏi, khiến Helen - Hermann toàn quyền phụ trách, dẫn đầu trở về Los Angeles.

Nếu bản quyền đàm phán hết thảy thuận lợi, hắn muốn suy xét vì cái này hạng mục tìm kiếm một thích hợp đạo diễn .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 610: Vấn Đề Tiền Bạc

Làm điển hình có nữ tính tác giả sáng tác tiểu thuyết, Matthew đối với đạo diễn lựa chọn, xác thật có điều suy xét, cùng loại nữ tính tác phẩm, lựa chọn tốt nhất không thể nghi ngờ là một nữ tính đạo diễn.

Cho nên, trở lại Los Angeles hắn liền bấm gọi Sophia - Coppola điện thoại, hẹn gặp mặt nói chuyện.

Horner trang viên phòng khách trung, Sophia - Coppola buông xuống trong tay thư, dùng mang theo giọng mũi làn điệu nói,“Ngươi muốn cho ta đạo diễn này?”

Matthew cũng không vòng quanh, nói,“Đây là một bộ điển hình nữ tính tác phẩm, tương lai cũng sẽ là một bộ hoàn toàn lấy tình yêu làm chủ thể phim, nữ tính đạo diễn là đệ nhất lựa chọn, tại hôm nay Hollywood nữ tính đạo diễn trung, ta tìm không thấy so ngươi càng thích hợp nhân tuyển.”

“Có kịch bản sao?” Sophia - Coppola hỏi.

“Còn không có.” Matthew ăn ngay nói thật,“Trước mắt của ta đại lý đoàn đội trưởng tại cùng nguyên tác giả đàm phán, phỏng chừng chừng một tuần liền sẽ ký tên hiệp ước.”

Tại hắn thu phục Stephanie - Meyer sau, Phoenix bên kia đàm phán tiến hành phi thường thuận lợi.

“Vì sao tìm ta?” Sophia - Coppola vẫn là cái kia vấn đề.

Matthew nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Bởi vì [ Lost in Translation ], này bộ phim tình cảm rất độc đáo, cũng có thể từ giữa nhìn ra ngươi phi thường quen thuộc phim tình cảm lộ số,[ Lost in Translation ] văn hóa xung đột đối nhân nội tâm tạo thành ảnh hưởng, cùng này bộ tiểu thuyết trung chủng tộc sai biệt đối nội tâm tạo thành ảnh hưởng có chút cùng loại, ngươi rất am hiểu xử lý này mấy.”

Sophia - Coppola nhìn hắn một cái,“Ngươi giống như rất lý giải ta.”

Matthew hơi hơi nhún vai,“Chúng ta xâm nhập trao đổi qua, ngươi quên sao?”

“Tiểu thuyết ta trước lấy đi.” Sophia - Coppola đứng lên cáo từ, cầm lấy kia bản [ hoàng hôn ] đối với Matthew lung lay,“Mặt khác kia vài chờ ngươi lấy đến bản quyền có kịch bản lại nói.”

Nàng trước lúc rời đi còn nói thêm,“Có chuyện trước tiên với ngươi nói một chút, ta đạo diễn tiền đề là muốn tham gia kịch bản sáng tác.”

“Có thể.” Matthew thuận miệng ứng xuống dưới,“Này mấy chúng ta mặt sau từ từ nói chuyện.”

Gặp qua Sophia - Coppola sau, hắn lái xe đi Burbank cự ly Marvel ảnh nghiệp không xa hậu kỳ phòng công tác, hôm nay [ Iron Man ] quay chụp hoàn tất, kịch tổ dĩ nhiên chuyển vào hậu kỳ chế tác giai đoạn, bất quá Marvel truyện tranh như cũ quẫn bách, Marvel ảnh nghiệp cùng rất nhiều loại nhỏ điện ảnh công ty như vậy, chỉ có thể thuê phòng công tác dùng cho hậu kỳ chế tác.

Tại hậu kì chế tác thất trung, Matthew gặp được Jon Favreau cùng Kevin Feige, hai người kia phi thường bận rộn, này bộ phim đem quyết định toàn bộ Marvel truyện tranh kế tiếp tiền đồ vận mệnh, bọn họ phi thường rõ ràng điểm này, cơ hồ ăn ở ở hậu kỳ chế tác thất trong.

Matthew chỉ là nhìn nhìn hậu kỳ chế tác tiến độ, cùng hai người đơn giản trao đổi vài câu, không có ở lâu, lại càng sẽ không quấy rầy kịch tổ bình thường công tác.

[ Iron Man ] này hạng mục trong, có hắn bốn ngàn vạn dollar đầu tư, hắn cùng Marvel truyện tranh như vậy chờ đợi này bộ phim có thể đại lấy được thành công.

Mặt khác, hắn từ Kevin Feige chỗ đó biết được, Marvel ảnh nghiệp đang tại trù bị tân nhất bộ tân Hulk phim, bởi phim chủ yếu do Universal ảnh nghiệp đầu tư cùng phát hành, Universal ảnh nghiệp không tưởng dẫn vào Marvel ngoài tài chính cùng công ty, Marvel phương diện thông qua Kevin Feige thử, có thể hay không đem song phương ký kết đầu tư hiệp nghị điện ảnh số lượng, hướng phía sau hoãn lại một bộ.

Matthew trên nguyên tắc không có phản đối, đẳng Helen - Hermann trở về sau, liền sẽ cùng Marvel phương diện bàn bạc.

Marvel vũ trụ siêu cấp anh hùng điện ảnh, hắn không nhớ rõ mỗi bộ box office là bao nhiêu, từng cũng không chuyên môn tra qua, chỉ biết là toàn bộ hệ liệt phi thường thành công.

Mà trong đó tối có danh không thể nghi ngờ là tiểu Robert - Downey diễn viên chính Iron Man, từ [ Avengers ] điện ảnh trung không khó nhìn ra, báo thù giả hạch tâm chính là Iron Man cùng Mỹ quốc đội trưởng.

Nếu có khả năng mà nói, khiến Helen - Hermann nhân cơ hội cùng Marvel truyện tranh bàn bạc sửa chữa một ít hiệp nghị bổ sung điều khoản, đem lúc trước bị vong điều khoản trong đầu tư quyền, sửa đổi vi ưu tiên đầu tư Iron Man có trọng yếu vai diễn đẳng điều kiện phim.

Hiện tại [ Iron Man ] còn bận rộn hậu kỳ chế tác, đừng nói là phát hành , phim cự ly hoàn thành còn có rất dài thời gian, trước khiến Helen - Hermann nói chuyện xem, không được mà nói kia liền duy trì nguyên hợp đồng.

[ Iron Man ] đã đàm phán ổn thỏa do Paramount ảnh nghiệp phát hành, định đương tại sang năm tháng năm kỳ nghỉ hè bắt đầu thứ nhất cuối tuần, nếu hết thảy thuận lợi mà nói, thuộc về Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh thời đại đem như vậy kéo ra mở màn, loại này điện ảnh cũng đem dần dần biến thành cự hình phim truyền hình dài tập.

Từng cái thời đại đều có thích hợp thời đại này điện ảnh loại hình, tựa như bảy tám mươi niên đại phim ca múa, chín mươi niên đại tình yêu hài kịch cùng ngạnh hán phim hành động, có lẽ này đã đến siêu cấp anh hùng điện ảnh chân chính hoành hành niên đại .

Đương nhiên, tựa như phim ca múa triệt để xuống dốc, tình yêu hài kịch cùng ngạnh hán phim hành động biên hóa như vậy, siêu cấp anh hùng điện ảnh cũng sẽ có hết thời ngày đó.

Này cùng nghệ thuật hàm lượng không có bất cứ quan hệ.

Bị công nhận nghệ thuật hàm lượng rất cao truyền thống phim ca múa còn không phải giống nhau triệt để xuống dốc, dù cho học viện đám lão nhân mấy năm gần đây hoài cựu cho một ít Kim nhân, phim ca múa như cũ không có bất cứ khởi sắc.

Không thích hợp thời đại phát triển chung quy muốn bị đào thải.

Cho nên, liên thanh thiếu niên thần tượng tình yêu tiểu thuyết, cũng muốn chụp vào một tầng quỷ hút máu cùng Lang nhân ngoại da, mới có thể hấp dẫn đến nhân.

Mặt sau hai ngày thời gian bên trong, Matthew cơ bản đều tại Skydance ảnh nghiệp cùng David - Ellison, râu quai nón Jack cùng Justin Lin tham thảo [ Fast and Furious 4] quay chụp cùng chế tác.

Tại xác định lấy chủ yếu nhân vật làm kết cấu, do biên kịch đoàn đội bỏ thêm vào thích hợp nội dung, lại mấy lần sửa chữa sau, kịch bản sáng tác đã đến kết thúc giai đoạn, Matthew cùng râu quai nón Jack đối với kịch bản cũng trên cơ bản hài lòng, kịch bản chỉ là cơ sở, cũng không thể quyết định một bộ điện ảnh thành bại, quay chụp cùng chế tác càng thêm trọng yếu.

Matthew cùng râu quai nón Jack cùng Justin Lin thảo luận vài lần, yêu cầu chỉnh bộ phim tiết tấu nhất định phải mau, mười phút nhất tiểu đánh, hai mươi phút nhất đại đánh là tất yếu .

Niên đại này, nếu một bộ phim tiết tấu như là [ Heat ] như vậy, dù cho kịch tình phi thường phấn khích, e thương nghiệp thu nhập cũng hảo không đến nơi nào đi.

Đầu tư loại hình này phim, không duy box office cùng thương nghiệp luận, đầu nhất định có tật xấu.

Trong lúc này, Matthew cùng David - Ellison còn chuyên môn cùng đi thấy Andrew - Stanton, cùng Andrew - Stanton đàm luận đầu tư [ dị tinh chiến trường ] khả năng.

“Trước mắt ta đạo diễn hoạt hình trưởng phiến [ người máy Wall-E ] chế tác, đã đến kết thúc giai đoạn.”

California Emeryville Pixar phòng công tác phụ cận lộ thiên tửu ba trong, Andrew - Stanton ngồi ở đỉnh đầu cự đại dưới dù che nắng, đối Matthew cùng David - Ellison nói,“[ người máy Wall-E ] chế tác vừa hoàn thành, ta liền sẽ chuyển vào đến [ dị tinh chiến trường ] trên công tác đến.”

David - Ellison quan tâm hỏi,“Ngươi kế hoạch này bộ phim lúc nào phát hành?”

“Hết thảy thuận lợi mà nói,2010 năm kỳ nghỉ hè phát hành.” Andrew - Stanton hồi đáp,“Muộn nhất sẽ không vượt qua 2011 năm kỳ nghỉ hè.”

Hắn nhìn về phía Matthew bên này,“Của ta thiết tưởng trung, đây là một khoa học viễn tưởng động tác đề tài, Matthew là thích hợp nhất nam chính nhân tuyển.”

Gặp đề tài xả đến chính mình trên người, Matthew hỏi,“Andrew, Disney đối với ngươi tân phim duy trì cường độ đâu?”

Andrew - Stanton cười cười,“Walt Disney vừa mua lại và sáp nhập Pixar phòng công tác, tài chính phương diện có chút khẩn trương, ta cùng Disney ảnh nghiệp nhân trao đổi qua, Disney ảnh nghiệp còn tại vận tác [ Cướp biển vùng Caribbean 4], này bộ phim chế tác dự toán cao tới hai ức dollar......”

Trên mặt hắn ít nhiều có chút bất đắc dĩ,“Disney ảnh nghiệp tài nguyên khẳng định ưu tiên này bộ tục tập điện ảnh, ta muốn dựa vào ngoại bộ dung tư đến giải quyết đại bộ phận chế tác dự toán.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, David - Ellison tiếp nhận đề tài,“Chúng ta có thể đạt thành hợp tác mà nói, ta có thể giải quyết của ngươi bộ phận tài chính vấn đề.”

Nhưng hắn lập tức còn nói thêm,“Ngươi hẳn là biết, ta cùng Matthew vừa liên hợp đầu tư một đại hạng mục, trong tay vốn lưu động không nhiều, có thể giúp ngươi giải quyết hữu hạn.”

“Như vậy a.” Andrew - Stanton khẽ nhíu mày, lập tức cười nói,“Việc này chúng ta về sau có thể từ từ nói chuyện.”

Hắn phía trước nghe Matthew nói lên David - Ellison, nguyên bản trông cậy vào này siêu cấp phú nhị đại có thể hỗ trợ giải quyết đại bộ phận dự toán tài chính vấn đề, hiện tại kết quả có chút để người thất vọng.

Bất quá, chỉ cần có thể kéo đến Matthew biểu diễn nam chính, còn sầu tìm không thấy tài chính sao?

Chỉ cần có thể giải quyết chế tác tài chính vấn đề, mặt khác đều đáng nói.

Matthew cùng David - Ellison cùng Andrew - Stanton hàn huyên tiếp cận một giờ, sau đó cáo từ ly khai Emeryville, Andrew - Stanton theo sau cũng triều Pixar phòng công tác tổng bộ đại môn đi.

Liền tại hắn đi ra lộ thiên tửu ba thời điểm, cách đó không xa bàn bên cạnh ngồi một người khách nhân đứng dậy theo đi lên.

Andrew - Stanton vào Pixar đại môn, nhận thấy được mặt sau có người cùng, lại không có để ý, hắn làm Pixar Can Tương cùng Oscar đoạt giải, ngẫu nhiên cũng sẽ có cẩu tử lại đây chụp lén.

Người này nhìn thấy Andrew - Stanton phản hồi Pixar, lập tức lấy xe thẳng đến Burbank, rất nhanh đi tới B kế hoạch ở văn phòng tiền.

Matthew đã từ David - Ellison chỗ đó được đến tin tức, Brad - Pitt nhân tại thám thính Disney gọi là [ hỏa tinh công chúa ] hạng mục, tuy rằng song phương không có chính thức tiếp xúc qua, nhưng ngư nhi tựa hồ đã mắc câu .

Việc này David - Ellison nhân vẫn chú ý.

Gặp qua Andrew - Stanton ngày hôm sau, Matthew lại đi đến Phoenix, đại biểu vừa đăng kí thành lập Thập Tam hào điện ảnh phòng công tác, cùng Stephanie - Meyer ký kết [ hoàng hôn ],[ Tân Nguyệt ] cùng [ nguyệt thực ], cùng với đang tại sáng tác thứ bốn bộ [ tảng sáng ] bản quyền hiệp nghị.

Này phân trong hiệp nghị, trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là Stephanie - Meyer một loạt bản quyền phí, trừ hành nghiệp hiệp hội cứng nhắc quy định tiêu chuẩn ngoài, Thập Tam hào điện ảnh phòng công tác vì này bốn bộ tiểu thuyết bản quyền, đem một lần tính hướng Stephanie - Meyer thanh toán 1200 vạn dollar phí dụng, hơn nữa sở cải biên mỗi bộ điện ảnh hậu kỳ lợi nhuận 3% làm nguyên tác giả chia hoa hồng.

Helen - Hermann dựa theo Matthew yêu cầu, thích hợp đề cao tiền kỳ chuyển nhượng phí dụng, do đó đè thấp hậu kỳ phân thành, Matthew rất rõ ràng, thứ bậc một bộ phim phát hành sau, Stephanie - Meyer trù tính công ty khẳng định sẽ hướng hắn cùng Depp tại [ Cướp biển vùng Caribbean 3] trung làm như vậy, yêu cầu gia tăng hậu kỳ phân thành tỉ lệ.

Này cũng lưu ra nhất định đàm phán không gian.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 611: Đệ Nhất Nhà Sản Xuất

Đối với thương nghiệp hợp tác, Matthew không có quá nhiều may mắn tâm lý,[ Twilight ] đệ nhất bộ cải biên thất bại còn chưa tính, nếu có thể thành công mà nói, từ nam nữ nhân vật chính đến chủ yếu vai phụ lại đến nguyên tác giả, yêu cầu tăng lương là tất nhiên , giống như là hắn tại tục tập điện ảnh trung từng làm qua kia vài như vậy.

Hắn thừa dịp Stephanie - Meyer còn tạm thời dừng lại tại tác gia trên phương diện, một lần tính bán đứt bốn bộ tiểu thuyết điện ảnh bản quyền, đã rất may mắn .

Mặt sau Stephanie - Meyer yêu cầu gia tăng chia hoa hồng tỉ lệ, dựa theo nghề lệ thường, khẳng định là muốn gia tăng .

Liền tính nàng là rất thuần khiết gia đình bà chủ tác giả, nàng người đại diện chỉ sợ cũng sẽ không ngồi xem.

Trừ tiền tài phương diện, Matthew cùng Helen - Hermann vì được đến toàn bộ hệ liệt bản quyền, hoàn cho Stephanie - Meyer tại tương lai cải biên điện ảnh khi một ít quyền lực, chính yếu là hai phương diện: Stephanie - Meyer hội đảm nhiệm biên kịch chi nhất, hơn nữa là phụ đề trên danh nghĩa cái loại này; Nàng còn sẽ trên danh nghĩa người sản xuất, bất quá phương diện này càng nhiều là tại kịch tổ thân phận cùng địa vị tượng trưng.

Lấy đến [ Twilight ] hệ liệt bản quyền, Matthew không có nhiều tại Phoenix dừng lại, vào lúc ban đêm liền cưỡi phi cơ chuyến quay trở về Los Angeles, Helen - Hermann ngày mai mới có thể trở về, nàng muốn cùng đi Stephanie - Meyer cùng hồi Los Angeles, tham dự hệ liệt đệ nhất bộ kế hoạch quay công tác.

Matthew phía trước đã cùng David - Ellison cùng nhau thương nghị qua, sẽ đồng thời đầu tư đẩy vào [ Twilight ] này hạng mục, hai người đạt thành ăn ý,[ hoàng hôn ] cải biên đem lấy Matthew phòng công tác làm chủ, hai nhà công ty tại bao gồm bản quyền chuyển nhượng cùng sản xuất dự toán đẳng phương diện đầu tư chiếm tỷ lệ là 3:1.

[ hoàng hôn ] sản xuất dự toán vi 4000 vạn dollar, nói cách khác Matthew tất yếu tại hạng mục quay chụp phía trước, muốn gom góp đến 3000 vạn dollar.

Hắn ít nhiều có chút đau đầu, đầu tư [ Iron Man ] 4000 vạn dollar cùng [ Fast and Furious 4] 6000 vạn dollar, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng có ích lợi.

Matthew cũng chỉ có thể tạm thời trước đầu nhập bộ phận tài chính, đem hạng mục vận chuyển lại nói, mặt sau gom góp không đến đầy đủ tài chính mà nói, kia liền đi vay tiền hảo, lấy hắn hiện tại danh khí, cùng ngân hàng vay mấy ngàn vạn dollar cũng không khó.

[ Iron Man ] 4000 vạn dollar sớm liền tất cả đều đánh tới kịch tổ phương thứ ba đảm bảo trướng thượng,[ Fast and Furious 4] 6000 vạn dollar chỉ có 2000 vạn dollar làm trước tài chính khởi động đầu nhập vào, còn có 4000 vạn dollar là hắn chuẩn bị lục tục đầu nhập kịch tổ tài chính, trước na 1000 vạn dollar đi ra, lại thêm David - Ellison tiền kỳ đầu nhập, đủ để khởi động [ hoàng hôn ] này kịch tổ .

So sánh cùng hôm nay đại hành này đạo khoa học viễn tưởng phim hành động, phim tình cảm trù bị cùng chế tác Chu Kỳ ngắn hơn nhiều,[ hoàng hôn ] trung mặc dù có Lang nhân cùng quỷ hút máu, nhưng dùng đến tốn thời gian tốn sức lực máy tính đặc hiệu địa phương phi thường thiếu.

Dùng sách này nọ bổ tây tường biện pháp, Matthew thu phục hạng mục tiền kỳ tài chính vấn đề, cũng đầy đủ cảm nhận được một người sản xuất không dễ, mà hắn không có khả năng đem toàn bộ tinh lực đặt ở này một hạng mục bên trên, cho nên cần một chuyên nghiệp người sản xuất.

Đạo diễn phương diện, hắn lại cùng Sophia - Coppola nói qua, Sophia - Coppola thâm tư thục lự sau, cơ bản đồng ý đạo diễn này bộ phim, nhưng muốn cầu kiêm nhiệm biên kịch cùng người sản xuất.

Sophia - Coppola chỉ có thể đảm nhiệm làm thêm người sản xuất, không có khả năng ra nhậm đệ nhất người sản xuất, Matthew cũng sẽ không cho một đạo diễn lớn như vậy quyền lực.

“Ngươi còn nhớ rõ Sean - Daniel sao?” Helen - Hermann vi Matthew đề cử một nhân tuyển,“Sớm nhất với ngươi hợp tác qua một danh người sản xuất.”

Matthew đương nhiên nhớ rõ,“[ xác ướp ] hệ liệt cùng [ Vua Bọ Cạp ] người sản xuất.” Hắn hỏi,“Ý của ngươi là mời Sean - Daniel đến làm này hạng mục đệ nhất người sản xuất?”

Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu,“Ân.” Nàng hơi trầm ngâm, nói,“Sean - Daniel năng lực không thành vấn đề, bất quá mấy năm gần đây lựa chọn hạng mục ánh mắt có chút vấn đề, liên tiếp đảm nhiệm một ít truyền thống tình yêu hài kịch loại hình điện ảnh người sản xuất. Ngươi cũng biết, này loại hình hôm nay biên hóa, dù cho phim chất lượng cùng phản ứng tương đối không sai, cũng khó lấy được xuất sắc box office thành tích.”

Nói tới đây, nàng không khỏi nhìn nhìn Matthew, cho dù là đến hiện tại, đều cảm giác đầu tư tình yêu điện ảnh hạng mục có chút không sáng suốt.

Matthew nghĩ tới,“Mấy năm trước, Sean - Daniel còn mời ta đi biểu diễn hắn phụ trách tình yêu hài kịch điện ảnh, bất quá ta từ chối .”

“Ta cũng thay ngươi từ chối qua hắn một lần.” Helen - Hermann khẽ thở dài, còn nói thêm,“Liên tiếp mấy bộ phim box office không tốt, Sean - Daniel cũng dần dần yên lặng, gần nhất hơn một năm đã bị vây ở xử lý về hưu trạng thái , nhưng hắn năng lực là có .”

“Bán về hưu?” Matthew hỏi,“Hắn sẽ tiếp này người sản xuất chức vị?”

Helen - Hermann đột nhiên nở nụ cười,“Khẳng định sẽ .” Nàng thấp giọng nói,“Ngươi quên hắn lúc trước vì sao buông tay Dwayne - Johnson sao? Spike Lee người như thế, chính là Sean - Daniel chán ghét nhất kia một loại.”

Matthew cũng làm quyết định,“Helen, ngươi trước cùng Sean - Daniel tiếp xúc một chút.”

Hôm đó buổi chiều, Helen - Hermann liền cấp Sean - Daniel gọi điện thoại, ngày hôm sau liền cùng Matthew cùng nhau cùng Sean - Daniel nói chuyện, song phương bàn bạc qua vài lần sau, rất nhanh đạt thành nhất trí, Sean - Daniel chính thức ra nhậm [ hoàng hôn ] hạng mục đệ nhất người sản xuất,

Sean - Daniel tiền nhiệm sau chuyện thứ nhất, chính là cùng Sophia - Coppola đàm phán, thu phục này nữ đạo diễn hiệp ước, sau đó lại cùng Sophia - Coppola tổ kiến toàn bộ kịch tổ.

Xác định đệ nhất người sản xuất, lại cơ bản thu phục đạo diễn, Matthew từ Helen - Hermann chỗ đó muốn trong giới rất nhiều tuổi trẻ nữ diễn viên tư liệu, tìm kiếm thuần gia môn tin tức.

Hắn nhớ lại thuần gia môn ngoại hiệu, trong đầu cũng có mơ hồ hình tượng, nhưng danh tự chỉ biết là rất dài, cụ thể lại quên .

May mà Hollywood này giới cũng không tính đặc biệt đại, có thể hỗn ra chỉ ra đường trẻ tuổi nữ diễn viên cũng không nhiều, Matthew không phí quá nhiều khí lực, liền từ Thiên Sứ trù tính công ty tư liệu trung, tìm đến nhất trương ấn tượng mơ hồ thuần gia môn ảnh chụp.

Lấy đến ảnh chụp thời điểm, hắn không thể xác định này hay không là mộ quang nữ, lại nháy mắt xác định đây là khiến ma kính mở mắt nói dối đại lỗ mũi công chúa bạch tuyết, kia liền hẳn là sẽ không sai .

Thuần gia môn gọi Kristen Stewart, Hollywood ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, Thiên Sứ công ty ghi lại về nàng lý lịch tương đương không phải bình thường, trước sau cùng Jodie Foster, David - Fincher, Sean Penn, Meg - Ryan cùng William - Hurt đám người hợp tác qua.

Như vậy lý lịch tại không đến hai mươi tuổi trẻ tuổi nữ diễn viên trung tuyệt đối hiển hách.

Nếu tìm đến thuần gia môn, Matthew tính đợi kịch tổ thành lập sau, cho nàng phát một phần thử vai mời, bất quá Kristen Stewart cũng điểm vấn đề, nàng trước mắt còn không đến mười tám tuổi, quay chụp thân thiết vai diễn mà nói......

Matthew chuyên môn nhìn một chốc Kristen Stewart tuổi, Kristen Stewart sang năm tháng tư sơ liền năm mãn mười tám tuổi .

Dựa theo hắn thiết tưởng, này kịch tổ mau chóng bắt đầu vận chuyển, phim tình cảm chụp lên tương đối đơn giản một ít, lúc đầu quy hoạch đã bắt đầu, tương lai một đến hai tháng sau kịch tổ chính thức thành lập, sau đó chuyển vào tiền kỳ trù bị giai đoạn, sang năm hai tháng phân đến ba tháng phân ra thu chụp nhiếp, tháng năm phía trước hoàn thành màn ảnh quay chụp.

Nữ chính Isabella thân thiết hí, có thể đợi sang năm tháng tư phân lại quay chụp.

Như vậy điện ảnh, có bốn tháng làm hậu kỳ đủ rồi, hết thảy thuận lợi mà nói, sang năm kỳ nghỉ là có thể phát hành .

Còn có phát hành......

Loại này nhằm vào thanh thiếu niên điện ảnh, có thể cùng Walt Disney tiếp xúc một chút, do Disney ảnh nghiệp làm Bắc Mĩ phát hành, Buena Vista ảnh nghiệp đến làm quốc tế phát hành.

Walt Disney đang tại cùng Skydance ảnh nghiệp đàm [ Fast and Furious 4] toàn cầu phát hành, có thể đem [ hoàng hôn ] cùng [ Fast and Furious 4] đóng gói xử lý.

Matthew nghĩ đến liền làm, rất nhanh cùng David - Ellison làm câu thông, David - Ellison cũng đầu tư [ hoàng hôn ] này hạng mục, tự nhiên sẽ không phản đối.

Rất nhanh, Skydance ảnh nghiệp cùng nhiều gia phát hành công ty đàm phán trung, liền gia nhập [ hoàng hôn ] này hạng mục.

[ Fast and Furious 4] cùng [ hoàng hôn ] phát hành đương nhiên không phải phi Disney không thể, hiện tại có bao nhiêu gia công ty cùng Skydance ảnh nghiệp đàm phán, cùng phía trước như vậy, vẫn là ai điều kiện thích hợp nhất liền lựa chọn ai.

Matthew vẫn bận rộn đến giữa tháng 10, này hạng mục mới tại hắn cùng Sean - Daniel xử lý dưới đi vào quỹ đạo, Sophia - Coppola cũng cùng kịch tổ chính thức ký kết đạo diễn hợp đồng, gia nhập đến Stephanie - Meyer kịch bản biên soạn trong.

Phía trước Stephanie - Meyer đưa đến Hollywood các công ty kịch bản, đã khiến Matthew trực tiếp phủ định , cái kia trong kịch bản thế nhưng xuất hiện không thiếu về FBI cùng súng ống động tác hí, tại hướng truyền thống quỷ hút máu cùng Lang nhân điện ảnh bên trên dựa vào, mà không phải thuần túy phim tình cảm.

Loại này phim mấu chốt là yêu đến chết đi sống đến, mặt khác nguyên tố chỉ là điểm xuyết mà thôi.

Cho nên, Matthew phủ quyết cái kia kịch bản, hơn nữa Sean - Daniel cùng Sophia - Coppola ý tưởng cùng hắn giống nhau.

Theo Sophia - Coppola gia nhập kịch tổ,[ hoàng hôn ] này hạng mục chính thức xác định vi [ Twilight ], nếu hậu tục còn quay chụp tục tập mà nói, lại tại tên phim thêm hậu tố, kịch tổ cũng theo đó thành lập, chuyển vào đến tiền kỳ trù bị giai đoạn.

Matthew cũng có thể buông lỏng một hơi, kịch tổ cụ thể sự vụ đều sẽ do Sean - Daniel phụ trách, đây là vị kinh nghiệm cực kỳ phong phú người sản xuất.

Mặt khác, kịch tổ chủ yếu phía sau màn viên chức do Sophia - Coppola phụ trách chiêu mộ, diễn viên đại bộ phận giao cho Helen - Hermann đề cử.

Cùng lúc đó, Skydance ảnh nghiệp về [ Fast and Furious 4] cùng [ Twilight ] hai hạng mục phát hành quyền đàm phán cũng có kết quả, tại nhất chúng có ý định đàm phán công ty trong, Skydance ảnh nghiệp cuối cùng cùng Walt Disney đạt thành nhất trí, chính thức ký tên phát hành hiệp ước.

Này hai bộ phim, Bắc Mĩ phát hành cùng quốc tế phát hành phân biệt do Walt Disney kì hạ Disney ảnh nghiệp cùng Buena Vista International phụ trách, phát hành trừu thành tỉ lệ vi 8%, so Hollywood thông hành 10% thấp hai điểm.

Càng thêm quan trọng là, này phân phát hành hiệp ước không đề cập bản quyền cùng quanh thân thu nhập, thuần túy thuộc về box office trừu thành.

Cứ như vậy, tuyên truyền cùng phát hành phí dụng khẳng định muốn khác tính, bằng không phát hành trừu thành tỉ lệ cũng sẽ không như vậy thấp, hơn nữa song phương đem liên hợp thuê phương thứ ba kế toán văn phòng kinh doanh làm giám sát cùng hạch toán.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 612: Kích Thước Luận Anh Hùng

“Cheers !”

“Cheers !”

Siêu cấp du thuyền “Mặt trời hào” hai tầng boong tàu bên trên, vang lên một mảnh kính rượu thanh, bao gồm Matthew, David - Ellison, râu quai nón Jack, Helen - Hermann, đầu trọc CEO, Megan - Ellison, Amanda, Stephanie - Meyer cùng Sean - Daniel đám người, lại thêm phần mình mang đến đồng bạn, cùng nhau nâng chén cùng ẩm, chúc mừng hai đại hình hạng mục chính thức bắt đầu tiền kỳ trù bị.

Mấy chén Champagne vào bụng, trên du thuyền không khí càng thêm nhiệt liệt.

Nina - Dobrev nhìn này chiếc siêu cấp xa hoa du thuyền, lại xem xem kia một đám Hollywood đại nhân vật, xác định chính mình chen vào một phi thường rất giỏi giới.

Nàng là theo Matthew tới được, gần nhất trong khoảng thời gian này, buổi tối cơ bản đều sẽ cùng Matthew cùng một chỗ pha trộn.

Cộng đồng nâng chén qua đi, hiện trường tự do hoạt động lên, một đám xinh đẹp khêu gợi nam nữ nhân viên tạp vụ vào sân, vi mọi người đưa lên khay trái cây cùng đồ uống.

Từ một nữ phục vụ cầm trong tay một khay trái cây, Nina - Dobrev chuyên môn đánh giá một chút những người này, vô luận nam nữ, tướng mạo dáng người người người xuất chúng, rõ ràng là tỉ mỉ chọn lựa .

Thậm chí, trong đó một ít nữ nhân không ở nàng dưới.

Nhưng những người này chỉ có thể làm phục vụ nàng nhân, mà nàng có thể giống như một công chúa hưởng thụ những người này phục vụ.

Không chỉ là này mấy, trên boong tàu kia vài đại nhân vật, nào thấy nàng không phải đều sẽ khách khách khí khí chào hỏi?

Mà nàng......

Nina - Dobrev ánh mắt chuyển tới Matthew trên người: Chỉ cần phục vụ hảo hắn là có thể .

Nàng không nghĩ tới muốn cùng Matthew như vậy đại nhân vật có thể thực tế thế nào, tuy rằng tuổi không phải rất lớn, nhưng đầu não vẫn là tương đối thanh tỉnh , liền tính đầu não không rõ ràng, xem xem trên du thuyền đảm đương phục vụ sinh kia vài xinh đẹp nữ nhân, còn tưởng không rõ sao?

Đối Matthew loại này nhân đến nói, xinh đẹp nữ nhân vĩnh viễn đều sẽ không thiếu.

Nina - Dobrev biết Matthew đối với nàng cảm thấy hứng thú là cái gì, nàng so này mấy nữ nhân càng am hiểu độ khó cao động tác, đẳng mới mẻ kích thích cảm không có, phỏng chừng Matthew cũng sẽ không lại đến tìm nàng .

Hoa hoa công tử nhóm không phải đều là như vậy sao?

Nhưng nàng không có oán giận qua, cũng không có bởi vậy bất mãn, bởi vì này là nàng lựa chọn, nàng từ giữa cũng được đến đủ nhiều chỗ tốt, nhận truyền thông liên hợp phỏng vấn,[ Fast and Furious 4] một nữ tính tiểu vai phụ, còn có cùng Matthew ra song nhập đối sau dẫn phát truyền thông rộng khắp chú ý.

Nàng đi theo Matthew bên cạnh có đoạn thời gian , đi theo phía sau cẩu tử càng ngày càng nhiều, giải trí truyền thông đề cập “Nina - Dobrev” Tên này số lần càng ngày càng thường xuyên, nghiễm nhiên chính là một minh tinh.

Thậm chí, đã có kịch tổ chủ động liên hệ qua nàng người đại diện, khiến nàng đi tham gia thử vai.

Này tại phía trước căn bản không thể tưởng tượng.

Nhìn thấy một để kim sắc tóc ngắn xinh đẹp nữ nhân đi đến Matthew trước mặt, Nina - Dobrev bưng khay trái cây, bước đi một đôi chân dài, hướng tới bên kia đi.

Nàng hiện tại mục tiêu rất minh xác, tận khả năng tại Matthew bên cạnh đãi càng nhiều thời gian, có thể đưa tới càng nhiều người chú ý.

Matthew đứng ở hai tầng boong tàu rào chắn biên, nghênh diện mà đến mát mẻ gió biển mang theo một điểm vị mặn, Amanda liền đứng ở hắn đối diện.

“Ngân sách hội đã chính thức cải danh thành phụ nữ nhi đồng ngân sách hội, trình tự đã đi xong.” Amanda hai tay ôm ngực,“Chúng ta đệ nhất bút về phụ nữ từ thiện quyên giúp cũng phát ra.”

“Vất vả ngươi .” Matthew cười nói.

Amanda khẽ lắc đầu,“Đây đều là ta thuộc bổn phận công tác.” Nàng xem đến đi tới một nữ hài, hỏi,“Ngươi muốn cùng nàng chính thức kết giao?”

Matthew biết Amanda nói đến là ai, cũng không giấu diếm,“Không phải.”

“Ngươi này nhân a......” Amanda thở dài,“Tính, ta cũng lười nói ngươi.”

Nàng xoay người rời đi, trước khi đi nói,“Ta liền không quấy rầy ngươi với ngươi nữ hài .”

Matthew chỉ là cười cười, không có tiếp lời của nàng, Nina - Dobrev đã đi tới.

“Ăn ít hoa quả đi.” Nina - Dobrev cầm lấy một khỏa nho, đưa cho Matthew, mắt nhìn Amanda phương hướng ly khai, lại không có đặt câu hỏi, mà là nói,“Này chiếc du thuyền hảo đại a.”

“Đây là Larry - Ellison du thuyền.” Matthew tiếp nhận nho, nói,“Lần trước ta tới được thời điểm, David nói cho ta biết, phụ thân nói qua, nam nhân liền muốn lấy thước tấc luận anh hùng.”

Nina - Dobrev đột nhiên nở nụ cười, đến gần Matthew phụ cận, thấp giọng nói,“Cho nên ngươi là chân anh hùng !” Nàng cố ý đối Matthew chớp mắt,“Của ngươi thước tấc...... Rất kinh người.”

Matthew đem nho ném vào trong miệng, Nina - Dobrev còn nói thêm,“Ta lại nhớ đến một trò mới, ta phía trước chơi qua nam tuyển thủ vòng treo, muốn hay không buổi tối chúng ta thử xem.”

Loại này mời Matthew như thế nào sẽ cự tuyệt, nói,“Tụ hội kết thúc cho ta trở về.”

“Hải, Matthew.”

Bên trái truyền đến David - Ellison thanh âm, hắn đi tới, tùy tiện nói,“Ngươi như thế nào trốn ở chỗ này?”

“Nơi này có thể thổi gió biển.” Matthew xoay người dựa tại trên rào chắn.

David - Ellison đối Nina - Dobrev gật gật đầu, xem như chào hỏi, cũng cùng Matthew liếc nhìn, tựa vào bả vai trên rào chắn, nói,“Chúng ta rốt cuộc có thể đại triển tay chân .”

Matthew lại cố ý đả kích nói,“Nói không chừng ta sẽ nhìn nhầm, đem ngươi đưa đến hố bên trong, đẳng này hai bộ phim phát hành, chúng ta liền đến phá sản thời điểm.”

“Không quan hệ.” David - Ellison hào khí mười phần,“Hai hạng mục, chúng ta phần mình đầu còn không đến một ức dollar, liền tính thất bại , cũng sẽ không thương cân động cốt.”

Bên cạnh Nina - Dobrev nghe được David - Ellison mà nói, không khỏi âm thầm giật mình, tổn thất mấy ngàn vạn dollar còn không sẽ thương cân động cốt? David - Ellison là siêu cấp phú nhị đại, này không ngoài ý muốn, nhưng Matthew?

Nàng ánh mắt dừng ở Matthew trên người, người này nên bao nhiêu có tiền a?

David - Ellison dùng lực vỗ dưới dựa vào màu trắng vòng bảo hộ, nói,“Ngươi chừng nào thì tại điện ảnh bên trên nhìn nhầm qua? Disney vì tranh thủ đến phát hành quyền, đều cam nguyện hạ thấp trừu thành tỉ lệ !”

Hắn quay đầu nhìn nhìn đại hải, còn nói thêm,“Ta không nghĩ tới là, ngươi thế nhưng còn xem như vậy cẩu huyết tình yêu tiểu thuyết.”

Matthew nhún vai,“Đây là ta ngẫu nhiên nhìn thấy .” Tiếp, hắn chỉ chỉ Nina - Dobrev,“[ Twilight ] là ta tại Nina chỗ đó nhìn thấy tiểu thuyết, ta cảm giác rất thú vị, đặc biệt là đem cẩu huyết tình yêu cố sự chụp vào Lang nhân cùng quỷ hút máu áo khoác.”

“Nina.” Matthew vỗ nhẹ nhẹ dưới thể dục nhịp điệu tuyển thủ cánh tay,“Ta còn không nói với ngươi cám ơn đâu.”

David - Ellison nhìn Nina - Dobrev liếc nhìn, thuận miệng nói,“Vẫn là ngươi lợi hại a.”

Tán gái đều có thể phao ra một hạng mục đến, thật sự là tưởng không để nhân bội phục cũng khó.

Nina - Dobrev giống như là Matthew mới vừa ở trường quay nhận thức nàng khi như vậy, ngượng ngùng cười cười.

“Đúng.” David - Ellison nói lên một sự kiện khác,“Còn nhớ rõ chúng ta năm trước cùng đi Kodak rạp hát sao?”

Matthew biết hắn nói là năm trước Victoria's Secret fashion show, lập tức gật đầu,“Nhớ rõ a.”

David - Ellison sử ánh mắt,“Năm nay còn đi sao? Đi mà nói cùng nhau.”

Matthew tưởng cũng không có tưởng liền nói,“Đương nhiên đi a.”

“Kia hảo.” David - Ellison nói thẳng,“Ta đi lộng vé vào.”

Hắn bỗng nhiên vỗ dưới đầu,“Thiếu chút nữa quên , Stephanie - Meyer vừa rồi đang tìm ngươi.”

Matthew gật đầu,“Ta đi tìm nàng đi.”

Nói xong, hắn mang theo Nina - Dobrev ly khai bên này, đi ra không xa, nghênh diện gặp gỡ Megan - Ellison cùng Kathryn Bigelow, cùng hai người chào hỏi đơn giản khách sáo hai câu.

Cáo từ rời đi khi, còn nhìn nhiều Kathryn Bigelow liếc nhìn, nữ nhân này đâu chỉ là cao lớn khôi ngô......

Nàng cũng không béo, nhưng trời sinh khung xương quá lớn, so Charlize - Theron lưng hùm vai gấu còn muốn thô to không chỉ hai vòng, cùng Kathryn Bigelow so sánh với, Nina - Dobrev dứt khoát chính là một căn Tiểu Trúc can.

Megan - Ellison nhìn thấy David - Ellison, một mình tìm qua.

“Ngươi liền như vậy tin tưởng hắn?” Megan - Ellison trực tiếp hỏi.

David - Ellison đầu tiên là nghi hoặc,“Tin tưởng ai?” Tiếp liền minh bạch muội muội nói là ai, nở nụ cười,“[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] ngươi không thấy được sao? Vì sao không tin?”

Megan - Ellison có chút khinh thường nói,“Một không học vấn không nghề nghiệp khốn kiếp mà thôi.”

“Chúng ta lão ba lúc tuổi trẻ cũng không phải khốn kiếp sao?” David - Ellison phản bác nói,“Khi đó ai tin tưởng một khốn kiếp sẽ thành công? Matthew đã lấy được vô số thành công, ta tin tưởng hắn sẽ tiếp tục thành công đi xuống.”

“David......” Megan - Ellison thẳng lắc đầu,“Ngươi hay không là trung Matthew - Horner độc !”

Nàng hừ lạnh một tiếng, còn nói thêm,“Nếu không phải biết các ngươi xu hướng tình dục, ta thật hoài nghi các ngươi là đối cơ lão.”

David - Ellison trừng mắt nhìn muội muội liếc nhìn, sau đó nói,“Đừng nói ta , ngươi cùng Summit Entertainment dính líu cùng một chỗ, đầu tư Kathryn Bigelow [ sách đạn bộ đội ], đó mới là chân chính cao phiêu lưu.”

Megan - Ellison không tiếp hắn mà nói, ngược lại nói,“Ta nhắc nhở ngươi một chút, Summit Entertainment đối với các ngươi đoạt đi [ Twilight ] hệ liệt bản quyền rất bất mãn.”

“Kia thì thế nào?” David - Ellison lúc này mới như là siêu cấp phú nhị đại,“Bọn họ có thể ăn ta cùng Matthew?”

Nghe nói như thế, Megan - Ellison thẳng lắc đầu, Summit Entertainment chỉ là tiểu công ty, lấy Matthew - Horner như vậy đương hồng đại minh tinh cùng David - Ellison căn bản không có biện pháp.

Bên kia, Stephanie - Meyer kết thúc cùng Matthew trò chuyện, cười ly khai.

Matthew nhìn nàng hỏa hồng sắc bóng dáng, biết cùng loại sự tình về sau còn sẽ phát sinh, quay đầu muốn chuyên môn cùng Sean - Daniel cùng Sophia - Coppola trao đổi một phen.

Stephanie - Meyer đề cử gọi là Rachael Leigh Cook nữ diễn viên đóng vai đệ nhất nữ phụ Alice - Cullen, hắn đương nhiên không có khả năng ứng đến, nếu là mặt khác tiểu nhân vật, nguyên tác giả đề cử mà nói, trực tiếp bắt đầu dùng liền là, nhưng làm chủ yếu nhân vật, không ai nguyện ý mạo không cần thiết phiêu lưu.

Cho nên, hắn chỉ đồng ý khiến Rachael Leigh Cook đi tham gia tương lai thử vai.

Người như thế tình đề cử tại Hollywood rất nhiều, đặc biệt là Stephanie - Meyer không quá lý giải này giới, có đôi khi bị người cố ý lấy lòng, khó tránh khỏi ngại mặt mũi.

Du thuyền đến bến tàu, này tiểu tiểu chúc mừng tiệc rượu cũng theo đó kết thúc, Matthew còn nhớ rõ Nina - Dobrev mà nói, mang theo nàng cùng nhau ly khai.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 613: Độ Khó Cao Phim Hành Động

Horner trang viên cự đại phòng tập thể hình trung, Matthew luyện tập dẫn thể hướng thượng dùng một đôi vòng treo, bị hàng đến thích hợp độ cao, Nina - Dobrev chính hai chân móc lấy vòng treo đổi chiều ở mặt trên, như vậy độ khó cao động tác, cũng chính là nàng loại này nhiều năm luyện tập qua chức nghiệp thể thao người mới có thể tương đối thoải mái làm ra đến.

Đột nhiên, Nina - Dobrev đảo ngược khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, ánh mắt trừng lớn đến cực điểm, vài giây sau eo bụng phát lực, hai tay bắt lấy vòng treo mặt trên dây lưng, ngồi dậy, tiếp từ vòng treo mặt trên xuống dưới, che miệng lại chạy vào cách đó không xa xung tắm gian.

Matthew tại trên sàn gỗ nằm một hồi, bình phục dưới hô hấp, cũng đẩy ra tắm rửa gian môn đi vào.

Nói thật, hắn thật không hề nghĩ đến Nina - Dobrev có thể ngoạn ra như vậy siêu cao độ khó động tác đến, này Canada nữ hài xác thật rất không phải bình thường.

Nina - Dobrev dùng ra động tác, sở mang đến thị giác trùng kích lực, không phải bình thường đại.

Nửa giờ sau, Matthew mang theo Nina - Dobrev trở lại phòng khách trong, Nina - Dobrev tựa hồ tiêu hao quá nhiều thể lực, oa tại rộng rãi trên sô pha không tưởng nhúc nhích.

Nàng tiêu hao quá nhiều thể lực, rất muốn đi ngủ nghỉ ngơi, lại biết hiện tại không phải thời điểm.

Tại tắm rửa gian xung tắm thời điểm, Matthew rất là tán thưởng vài câu, tựa hồ đặc biệt hưởng thụ, Nina - Dobrev dựa vào qua lại kinh nghiệm phán đoán, đây là cùng Matthew đàm sự tình tốt nhất thời cơ.

Nàng hợp lại kình toàn lực, cơ hồ đem ăn sữa khí lực cùng áp đáy hòm tuyệt chiêu đều đem ra, lấy trong khoảng thời gian này cùng Matthew ở chung trải qua phán đoán, Matthew ở phương diện này danh dự vô cùng tốt, chỉ cần đề sự không quá phận, bình thường đều hội ứng đến.

Phía trước tại “Mặt trời hào” Trên du thuyền, Matthew cùng Stephanie - Meyer nói chuyện thời điểm, nàng vẫn đều bồi tại Matthew bên cạnh, bọn họ trò chuyện được cái gì, tự nhiên rõ ràng thấu đáo.

Nina - Dobrev không chỉ xem qua [ nguyệt thực ], phía trước [ hoàng hôn ] cùng [ Tân Nguyệt ] đồng dạng đều vượt qua, xác thực điểm đến nói là này hệ liệt fan sách, cho nên nàng biết Alice - Cullen là ai, càng biết nàng tại toàn bộ hệ liệt trung bị vây ở cái dạng gì vị trí.

Nữ chính nàng không dám hi vọng xa vời, cũng rõ ràng chính mình còn chưa đủ tư cách, nhưng nữ phụ......

Matthew để người cấp Nina - Dobrev bưng tới một ly cà phê, lại hỏi,“Tiêu hao rất lớn đi? Có đói bụng không?”

Nina - Dobrev bưng lên cà phê uống một ngụm, sau đó đối Matthew chớp chớp mắt,“Ta vừa nếm qua , như thế nào sẽ đói.”

“Ngươi như vậy xinh đẹp, khả ái, lại đặc biệt......” Matthew đi đến sô pha mặt sau, nắm lên nàng một luồng tóc dài,“Về sau không có ngươi, ta nên làm cái gì bây giờ đâu?”

Nina - Dobrev tuổi không lớn, đầu lại không ngốc, như vậy sẽ tin tưởng loại này quỷ thoại, tuy rằng cùng nàng cùng một chỗ tới nay, Matthew không có đi tìm nữ nhân khác, cũng phi thường chiếu cố nàng cảm thụ, nhưng nàng tin tưởng, chỉ cần hai người nói tái kiến, không dùng được vài ngày, Matthew bên cạnh lại sẽ có mới nữ nhân.

Một hoa hoa công tử nói loại này cái gọi là tình thoại, nghe một chút liền hảo, thật muốn cho là thật yêu phải hắn, kia liền thảm .

Nina - Dobrev đầu xoay chuyển rất nhanh, nói tiếp nói,“Matthew, cho dù chúng ta không ở cùng nhau , ngươi cũng có thể tới tìm ta a.”

Nàng quay đầu, nhìn Matthew nói,“Ta về sau sẽ thường trú Los Angeles, ngươi tùy gọi tùy đến.”

Nghe nói như thế, Matthew bỗng nhiên nhớ tới Miranda Kerr, lúc trước đưa tiễn Miranda Kerr thời điểm, nàng cũng nói như vậy qua, nhưng tiếp cận một năm qua đi , trừ tại New York quay chụp I Am Legend khi đi tìm Miranda Kerr một lần, hắn cũng không tiếp tục hứng thú.

Nói trắng ra là, hắn chính là có mới nới cũ.

Bất quá, Nina - Dobrev bất đồng, nàng có khả năng ngoạn ra đa dạng, tuyệt đối không phải người mẫu cùng nữ diễn viên đều dùng đến , như là đổi chiều, đứng thẳng một chữ mã, trắc ban chân lập chuyển 720, tiễn kết giao hoàn khiêu đẳng động tác, Hollywood có mấy người có thể sử dụng đi ra?

Thường thường thể nghiệm một chút loại này cao ngạc nhiên động tác cũng không sai.

Nhưng Matthew không có lập tức mở miệng, bởi vì hắn rất rõ ràng trên thế giới này không có miễn phí cơm trưa, huống chi là Nina - Dobrev loại này làm việc mục đích tính đặc biệt cường nhân.

Nina - Dobrev có cầu với Matthew, đành phải lại nói,“Ta xem qua [ Twilight ] hệ liệt tiểu thuyết, đặc biệt thích Alice - Cullen cái kia nhân vật.”

Lời này vừa ra, Matthew nơi nào sẽ không rõ, chuyển tới sô pha ngay mặt, ngồi ở Nina - Dobrev bên cạnh, tự hỏi một hồi, nói,“Ta thực thích ngươi, Nina.”

Hắn thoáng tạm dừng, suy nghĩ dưới thích hợp tìm từ, nói,“Diễn viên phương diện ta đã đóng gói giao cho Thiên Sứ trù tính công ty phụ trách.”

Nina - Dobrev tưởng cũng không có tưởng, liền nói,“Ta có thể sao hiện tại người đại diện, chuyển đầu Thiên Sứ trù tính công ty......”

Matthew nâng tay lên, không khiến nàng tiếp tục nói tiếp,“Nina, ta có thể cùng Helen chào hỏi, khiến nàng đem ngươi xếp vào nhân vật hậu tuyển nhân chi nhất.”

Phía trước hắn đã đáp ứng Helen - Hermann, đem nữ chính ngoài mặt khác nhân vật, tất cả đều giao cho Thiên Sứ trù tính công ty đóng gói, nếu Helen - Hermann có thể đào đến Kristen Stewart, hoặc là Kristen Stewart cự tuyệt kịch tổ sắp phát ra mời mà nói, sẽ đem nữ chính cũng giao cho Thiên Sứ trù tính công ty.

Helen - Hermann vì hắn đàm này mấy hạng mục, tất cả đều là người đại diện ngoài công tác, hắn khẳng định muốn cấp nhất định hồi báo.

Nina - Dobrev tận lực che giấu trên mặt nóng bỏng, nói,“Ta ngày mai liền đi cùng người đại diện giải trừ hiệp ước.”

“Này không vội.” Matthew còn nói thêm,“Nina, chúng ta quan hệ không giống bình thường, có một số việc ta muốn trước tiên với ngươi nói rõ.”

“Ân.” Nina - Dobrev vội vội vàng vàng gật đầu.

Matthew nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc,“Ngươi là có hiểu biết nữ hài.” Như vậy biết tiến thối xinh đẹp nữ hài, ai nhìn đều cảm giác thư thái,“Ta có thể cùng Helen chào hỏi, khiến ngươi tham gia nhân vật thử vai, muốn lấy đến nhân vật, còn muốn xem thử vai biểu hiện.”

Nina - Dobrev nở nụ cười,“Không thành vấn đề, ta nhất định sẽ đánh bại sở hữu đối thủ.”

Suy xét đến Kristen Stewart bên kia tồn tại biến số, Matthew còn nói thêm,“Nếu ngươi thử vai hiệu quả đặc biệt xuất sắc, nữ chính cũng không phải không có khả năng.”

“Nữ chính?” Nina - Dobrev trấn định nháy mắt chạy đến lên chín tầng mây,“Thật sao?”

Matthew cho trái táo ngọt, tiếp lại tạt một chậu nước lạnh,“Đừng ôm quá lớn hi vọng.”

Nina - Dobrev rụt về trong sô pha,“Úc, ta biết.”

Matthew nhẹ nhàng niết dưới nàng khuôn mặt, tại hắn trong cảm nhận, Kristen Stewart đương nhiên là đệ nhất nhân tuyển, trừ phi Kristen Stewart cự tuyệt Isabella - Swan nhân vật này, bằng không hắn sẽ không dùng Nina - Dobrev biểu diễn nữ chính.

Về phần Isabella ngoài nhân vật, hắn liên điện ảnh cũng không có xem qua, nguyên bản nhân tuyển tự nhiên không thể nào biết được, đều giao cho Helen - Hermann bên kia đề cử hảo.

Lại nói, thuần gia môn hẳn là sẽ không cự tuyệt nhân vật này đi?

Đương nhiên, loại sự tình này ai cũng không thể cam đoan, hắn đã cùng phụ trách diễn viên đề cử Helen - Hermann chào hỏi , khiến nàng đi phụ trách tiếp xúc Kristen Stewart.

Nếu Helen - Hermann có thể đào lại đây, kia cũng là vận khí của nàng.

Đột nhiên, Matthew lại nhớ đến một người, có lẽ Emma - Watson cũng là không sai nhân tuyển?

Nghĩ nghĩ, vẫn là tính, đồng dạng đều là ma huyễn bối cảnh, Emma - Watson nếu xuất hiện ở [ Twilight ] trong, đặc biệt là [ Harry Potter ] hệ liệt còn chưa kết thúc dưới tình huống, người xem chỉ biết cảm giác Hermione - Granger đại chiến thu thập quỷ hút máu cùng Lang nhân này mấy tà ác thế lực, nói không chừng còn sẽ hoài nghi quỷ hút máu cùng Lang nhân đã cùng Voldemort liên thủ .

Đáng tiếc,[ Twilight ] bản quyền cùng [ Harry Potter ] hệ liệt bản quyền không ở một nhà công ty trong tay, bằng không có thể làm vũ trụ linh tinh đi ra.

Matthew thuần túy là miên man suy nghĩ, chung quy này hai hệ liệt phong cách căn bản là không đáp.

Giống như về sau điện ảnh vũ trụ rất thịnh hành , nhớ rõ có Marvel siêu cấp anh hùng vũ trụ,DC siêu cấp anh hùng vũ trụ......

Nina - Dobrev đi toilet, hắn lúc này nhàn rỗi không có việc gì, không khỏi hồi tưởng một phen, bởi vì Marvel cùng DC quan hệ, nhớ rõ từng rất nhiều công ty đều tưởng làm điện ảnh vũ trụ đi ra, tỷ như phía trước Michael Bay nói với hắn Paramount ảnh nghiệp tính toán đem Transformers cùng bộ đội đặc chủng đặt ở một hệ liệt bên trong, này hai khoản món đồ chơi tại đồ chơi cùng truyện tranh thế giới trong đồng thời xuất hiện qua.

Đúng, còn có Tom Cruise...... Matthew suy nghĩ một cái khác, nhớ rõ khi đó Tom - Cruise diễn một tân phiên bản [ xác ướp ], phi thường khó coi cái loại này, mặt sau còn có Dracula, khoa học quái nhân cùng Lang nhân linh tinh điện ảnh......

Lúc ấy hắn còn chưa cảm giác, hiện tại đối Hollywood có lý giải sau, mới biết được này mấy đều là Universal ảnh nghiệp kì hạ điện ảnh quái vật, Universal ảnh nghiệp rõ ràng là muốn tạo ra một hắc ám khủng bố quái vật điện ảnh vũ trụ.

Khủng bố? Matthew nhíu mày, còn giống như có khủng bố vũ trụ đi? Không nhớ rõ , cũng tưởng không nổi từng là tại địa phương nào xem qua, chỉ là có rất mơ hồ ấn tượng, có người muốn lấy mỗ bộ phim kinh dị làm trung tâm, tạo ra một phim kinh dị vũ trụ.

Thật sự hồi tưởng không nổi, hắn cũng liền buông tay , hơn nữa Nina - Dobrev trở lại, này phía trước còn rất mệt Canada thể dục nhịp điệu tuyển thủ, tựa hồ vừa nhận đến kích thích, hiện tại tinh thần sáng láng, kéo lên Matthew liền đi trên lầu, muốn vì hắn biểu diễn vừa ra đặc thù Thomas Flares.

Matthew đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đặc thù thể dục nhịp điệu biểu diễn linh tinh , hắn thích nhất .

Nina - Dobrev phi thường phóng được ra, còn đem Matthew phòng ngủ các vật trên giá sau này mua thêm một đài máy quay phim lấy xuống bài trí hảo, muốn đảm đương một lần đạo diễn kiêm nhiếp ảnh sư kiêm nữ chính, quay chụp một bộ phấn khích tuyệt luân độ khó cao động tác điện ảnh.

Không thể không nói, Nina - Dobrev có thể vào tuyển Canada quốc gia thể dục nhịp điệu đội, cơ bản công phi thường vững chắc......

Trả giá liền có hồi báo, Matthew ở phương diện này danh dự phi thường tốt, ngày hôm sau hắn liền cấp Helen - Hermann gọi điện thoại, Nina - Dobrev bên kia cũng bằng nhanh nhất tốc độ sa thải ban đầu người đại diện, ngược lại đầu nhập Thiên Sứ trù tính công ty ôm ấp.

Theo sau, Helen - Hermann bên kia truyền đến tin tức, nàng cùng thuần gia môn tiếp xúc rất không thuận lợi, Kristen Stewart đối Isabella - Swan không có hứng thú.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 614: Lớn Nhất Chênh Lệch

Thiên Sứ trù tính công ty văn phòng trung, Matthew chau mày, nhìn đối diện Helen - Hermann hỏi,“Kristen Stewart cự tuyệt ?”

“Đúng vậy.” Helen - Hermann bình tĩnh nói,“Nàng suy xét ba ngày, sau đó tự mình đánh cho ta điện thoại.”

Matthew gãi gãi cằm,“Nàng nói lý do sao?”

Helen - Hermann cầm lấy một quyển tiểu thuyết lung lay, nói,“Kristen Stewart nói nàng xem một lần [ hoàng hôn ] này bản tiểu thuyết, cho rằng cố sự nhàm chán hơn nữa nông cạn.”

“Như vậy a.” Matthew lại hỏi,“Ngươi đào nàng sự đâu?”

Helen - Hermann buông xuống kia bản [ hoàng hôn ],“Ta không đề, đề cũng không có dùng.”

Matthew đứng lên đi vài bước, nói thầm,“Này liền có chút phiền toái a.”

Cùng hắn phía trước tưởng không giống nhau, thuần gia môn thế nhưng cự tuyệt , chẳng lẽ từng nàng không phải dựa vào này hệ liệt chân chính được hoan nghênh ?

“Này không kỳ quái.” Helen - Hermann nghe được Matthew mà nói, nói thẳng,“Kristen Stewart là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, có người sản xuất mẫu thân, còn cùng rất nhiều đại bài đạo diễn cùng diễn viên hợp tác qua, nàng tại trong giới rất có danh khí, không thiếu nhân vật cùng công tác cơ hội, chướng mắt này lạn tục cố sự rất bình thường.”

Matthew thở dài, căn bản không có cách nào khác phủ nhận, này bộ quỷ hút máu cùng Lang nhân áo khoác Quỳnh Dao cố sự, xác thật đủ lạn tục .

Helen - Hermann tiếp tục nói,“Nàng cự tuyệt thực dứt khoát, ta hôm nay lại cho nàng đánh qua điện thoại, nhưng Kristen Stewart lại tỏ vẻ đối với này cố sự không có hứng thú.”

Matthew còn tại đi qua đi lại, từng thuần gia môn rốt cuộc là như thế nào vui biểu diễn Isabella - Swan ?

Suy nghĩ một hồi, hắn tìm không thấy bất cứ tương quan ký ức, từng liền không xem qua [ Twilight ] hệ liệt điện ảnh, lại càng không cần nói phía sau màn phương diện tin tức .

“Matthew !” Helen - Hermann thoáng đề cao thanh âm, hỏi,“Vì sao nhất định là Kristen Stewart?”

“Ách......” Matthew không đáp lại.

Vấn đề này trong lúc nhất thời cũng không trả lời được.

Helen - Hermann lại hỏi,“Ngươi tưởng phao Kristen Stewart?”

Nghe nói như thế, Matthew nháy mắt nghĩ tới vị kia công chúa bạch tuyết, lập tức lắc đầu,“Ta đối với nàng một điểm hứng thú cũng không có.”

“Như vậy cũng rất đơn giản .” Helen - Hermann thoáng nhanh hơn ngữ tốc,“Nếu Kristen Stewart cự tuyệt , chúng ta có thể suy xét những người khác, như vậy thanh thiếu niên tình yêu điện ảnh, diễn viên chính là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là muốn xinh đẹp hảo xem.”

Matthew nhíu mi tự hỏi, lời này không thể nghi ngờ rất có đạo lý.

Helen - Hermann còn nói thêm,“Kristen Stewart cũng không phải Stephanie - Meyer lý tưởng Isabella nhân tuyển.”

“Stephanie bên kia không cần phải xen vào, nàng đối với điện ảnh nghề cùng diễn viên lý giải quá ít.” Matthew thẳng lắc đầu,“Đưa ra những nhân tuyển đó không thích hợp.”

Liền giống như hỏa hồng mặc quần áo phong cách như vậy, Stephanie - Meyer đối với diễn viên thưởng mĩ trình độ, đặc biệt là nữ diễn viên phương diện, thật để người không thể lấy lòng.

Stephanie - Meyer lúc trước đề nghị qua Rachael Leigh Cook đóng vai Alice - Cullen, hắn cũng đồng ý Rachael Leigh Cook tham gia nhân vật thử vai, nhưng sau này hắn chuyên môn để người tìm đến Rachael Leigh Cook ảnh chụp, trưng cầu Sean - Daniel cùng Sophia - Coppola ý kiến, hai người chỉ nhìn bề ngoài, liền tỏ vẻ phản đối.

Mặt sau, Stephanie - Meyer lại đề nghị Australia diễn viên Emily - Browning biểu diễn Isabella - Swan, hắn chuyên môn tìm đến tư liệu của đối phương nhìn nhìn, sau đó trực tiếp cự tuyệt Stephanie - Meyer, Emily - Browning kia kỳ lạ bề ngoài, thật sự là không phù hợp đại chúng thẩm mỹ.

Về phần đồng thời đề cử do Henry - Cavill biểu diễn nam chính Edward Cullen, cũng khiến hắn nhất tịnh cự tuyệt .

Henry - Cavill ngoại hình phi thường không sai, tuổi lại không thích hợp, tựa như hắn phía trước đối Stephanie - Meyer nói như vậy, một 24-25 tuổi nam diễn viên, biểu diễn bề ngoài mười bảy tuổi nhân, cũng không phải rất thích hợp.

Đương nhiên, nếu thật sự tìm không thấy thích hợp nam diễn viên, Henry - Cavill cũng không phải không thể suy xét.

“Ký xuống trù tính hiệp ước sau, ta cùng Nina - Dobrev tiếp xúc qua vài lần.” Helen - Hermann lúc này còn nói thêm,“Nàng ngoại hình điều kiện rất không sai, nhan trị cùng dáng người đều là nhất lưu, lại còn rất thông minh, ta cảm giác nàng không sai.”

Matthew cấp Nina - Dobrev thử vai cơ hội, cơ bản nhất chính là nàng trời sinh điều kiện rất tốt, lập tức gật đầu,“Nina xác thật không sai, cho nên ta mới khiến nàng tham gia Alice - Cullen nhân vật này thử vai.”

Helen - Hermann rất chăm chú nói,“Ta cảm giác cũng có thể khiến nàng đi tham dự Isabella - Swan thử vai.”

Hơi châm chước, Matthew gật gật đầu, Helen - Hermann cùng hắn bất đồng, cùng Nina - Dobrev không có ngầm liên lụy, đưa ra như vậy đề nghị, cũng là vì hạng mục thành công suy nghĩ.

“Như vậy đi, Helen.” Hắn làm ra quyết định,“Ngươi tiếp tục cùng Kristen Stewart tiếp xúc, đồng thời khiến Nina - Dobrev tham gia nữ chính thử vai, cũng không muốn buông tay mặt khác thích hợp nhân tuyển, nếu Kristen Stewart bên kia lại cự tuyệt mà nói, chúng ta liền thông qua thử vai quyết định nhân tuyển.”

Đi đến hôm nay này địa vị, hắn tại Hollywood xem qua quá nhiều thành công cùng thất bại, dù cho không có thuần gia môn, loại này cẩu huyết phim tình cảm cũng không tất sẽ thất bại, hơn nữa hắn cũng thừa nhận được như vậy thất bại.

Đương nhiên, ai đều không tưởng chính mình đầu tư đánh nước phiêu, muốn hết thảy khả năng tranh thủ thành công.

Này kịch tổ thử vai muốn qua tân niên, Matthew báo cho biết Nina - Dobrev có thể tham gia nữ chính Isabella thử vai sau, Nina - Dobrev chẳng những lại lưu cho hắn một đặc thù khó quên ban đêm, còn nói với hắn một sự kiện khác, nàng tưởng từ chối phía trước [ Fast and Furious 4] cái kia tiểu vai phụ, toàn lực vi [ Twilight ] thử vai làm chuẩn bị.

Không hề nghi ngờ, này nữ hài phi thường thông minh, hiểu được lấy hay bỏ, lại có quyết đoán lực.

Matthew ứng xuống dưới, dù sao cái kia tiểu nhân vật diễn viên một trảo một bó to, khiến [ Fast and Furious 4] kịch tổ lại tìm một liền là.

[ Fast and Furious 4] diễn viên thử vai cũng an bài đến tân niên sau, trước mắt này kịch tổ trù bị tiến triển tương đối thuận lợi, đã cùng Mercedes Benz cùng Dodge hai nhà công ty ký kết tài trợ hiệp ước, đạo diễn Justin Lin cùng râu quai nón Jack, cũng phân biệt đi bang Texas cùng bang Arizona tới gần Mexico địa phương, khảo sát thích hợp quay chụp ngoại cảnh .

Đối với Hollywood kịch tổ đến nói, chỉ cần tài chính có thể với đến vị, công tác hiệu suất liền có đầy đủ cam đoan.

Matthew cùng David - Ellison đệ nhị bút tư kim, đã rót vào đến [ Fast and Furious 4] kịch tổ phương thứ ba đảm bảo công ty trướng thượng.

Đồng dạng,[ Twilight ] kịch tổ tạm thời tài chính cũng rất sung túc, đến tháng mười một sơ, vỏn vẹn phí thời gian sáu tuần thời gian, Sophia - Coppola cùng Stephanie - Meyer liền hiệp đồng một chuyên nghiệp biên kịch đoàn đội, hoàn thành [ hoàng hôn ] kịch bản cải biên.

Tân kịch bản phi thường phù hợp Matthew cùng Sophia - Coppola đối với phim yêu cầu, kia vài loạn thất bát tao động tác nguyên tố đã hàng đến thấp nhất, sở hữu cảnh tượng đều vi nam nữ nhân vật chính yêu đến chết đi sống đến này một chủ đề phục vụ.

Một phương diện khác, này hai bộ điện ảnh tiền kỳ tuyên truyền cũng bắt đầu khởi động, Matthew chuyên môn cam kết chuyên nghiệp đoàn đội, vi hai hạng mục thành lập trang web chính thức,[ Fast and Furious 4] cùng [ Twilight ] không phải nguyên sang điện ảnh, đều có được nhất định phấn ti cơ sở, lại thêm Matthew danh khí cùng kêu gọi lực, hấp dẫn đến không ít người.

Hai trang web khởi động ngày hôm sau, tại trang web nhắn lại số lượng liền thoải mái qua vạn.

So với [ Fast and Furious 4] bên kia đại đầu tư cùng đại chế tác,[ Twilight ] chỉ có thể xem như trung đẳng hơi thấp chế tác, càng cần tại tuyên phát mặt trên nghĩ biện pháp.

Cho nên, Matthew quyết định đi cọ I Am Legend nhiệt độ, này bộ nhất tuyến đại chế tác tuyên truyền đang tại khẩn cấp tiến hành, hắn cùng với Akiva - Goldsman bàn bạc qua một lần sau, I Am Legend trang web chính thức mặt trên, nhiều [ Twilight ] quan võng liên tiếp.

Bởi cùng kịch tổ trước tiên chào hỏi sẵn, nhận [ Entertainment Weekly ] về I Am Legend phỏng vấn khi, Matthew thích hợp nhắc tới [ Twilight ].

“Stephanie - Meyer nữ sĩ viết tiểu thuyết, rất sớm ta liền đọc , cho nên đem này bộ tiểu thuyết cải biên thành điện ảnh, ta cảm thấy phi thường vinh hạnh.”

Đối mặt phóng viên ống nói, Matthew cố ý giới thiệu một chút này hạng mục cơ bản tình huống,“Vì cam đoan phim cải biên chất lượng, ta cố ý mời đến Sophia - Coppola đến đạo diễn này bộ phim.”

Hắn nhanh chóng nói,“Căn cứ nguyên tác, Sophia trước viết đệ nhất bản kịch bản, đi qua Stephanie - Meyer tự mình xem qua sau, ta cùng nàng trao đổi một ít sửa chữa ý kiến, sau đó lại viết mấy cái phiên bản, cuối cùng sửa bản thảo phiên bản, đã là sửa chữa 5,6 thứ ...... Ân, nói như thế, kịch bản tại đại khái chủ tuyến mặt trên, trung thực tái hiện nguyên tác. Đồng thời, Sophia cũng cùng Stephanie cùng nhau, căn cứ điện ảnh đặc tính gia tăng cùng sửa chữa một ít trong nguyên tác cố sự, tin tưởng nguyên tác độc giả đối với này những cải biến cũng sẽ cảm thấy ngoài ý muốn kinh hỉ.”

Đương phóng viên hỏi cùng đối xử thế nào Stephanie - Meyer cùng nàng [ Twilight ] hệ liệt tiểu thuyết khi, Matthew nói như vậy,“Năm gần đây ma huyễn tiểu thuyết thịnh hành, trong đó đại biểu liền là [ Harry Potter ], này hệ liệt không thể nghi ngờ là ma huyễn tiểu thuyết đại biểu.”

Hắn không hề có tâm lý chướng ngại thổi phồng nói,“[ Twilight ] hệ liệt tiểu thuyết đồng dạng xuất sắc, ta cho rằng Stephanie - Meyer chính là Mĩ quốc Joanna - Rowling.”

Nói như vậy đương nhiên là có chút khoa trương, tuy rằng đều là điển hình thông tục thương nghiệp tác gia, nhưng hiện tại Stephanie - Meyer so với Joanna - Rowling kém xa.

Hai người lớn nhất chênh lệch, không thể nghi ngờ chính là đến từ điện ảnh.

Làm khai quật [ Harry Potter ] hệ liệt nhân, David - Heimann từng nói qua, không có Warner Bros mở rộng cùng điện ảnh mang đến hiệu ứng,[ Harry Potter ] hệ liệt tùng thư liền sẽ không có hiện tại cục diện.

Đồng dạng, không có yêu đến chết đi sống lại điện ảnh, cũng sẽ không có [ Twilight ] nổi tiếng.

Matthew cũng rất giống từng như vậy, chụp thành cả một hệ liệt, nhưng này mấy không phải hắn định đoạt, hết thảy đều phải xem thị trường, cần người xem đến làm quyết định.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 615: Tham Gia Đại Tuyển

Từ Matthew nhận [ Entertainment Weekly ] phỏng vấn bắt đầu, I Am Legend kịch tổ tiến vào trước công chiếu tuyên truyền cuối cùng tiến lên giai đoạn, này bộ phim tại rất sớm phía trước, Warner Bros liền xác định tại mười hai tháng trung tuần thứ nhất cuối tuần Bắc Mĩ công chiếu, cự ly hiện tại bất quá hơn một tháng điểm thời gian.

Định tại đây thời gian đoạn, cũng không phải muốn nhằm vào ai, đây là Warner Bros đầu tư chế tác phim, Matthew đối với phát hành thời gian không có bất cứ quyền phát ngôn.

Kỳ nghỉ tuy rằng không giống kỳ nghỉ hè như vậy đại chế tác chật ních, nhưng lễ Tạ ơn phía trước cùng lễ Giáng Sinh phía trước hai cuối tuần, đều là thời điểm vàng, I Am Legend như vậy nhất tuyến đại chế tác, đương nhiên muốn lựa chọn thích hợp lịch phát hành.

Lại nói, Matthew căn bản là không như thế nào chú ý I Am Legend sau [ Alien vs Predator 2], 20th Century Fox này bộ phim, vô luận là đầu tư quy mô, vẫn là chiếu phim quy mô, cùng I Am Legend kém không chỉ một cấp bậc.

Hắn lý giải , cũng chính là [ Alien vs Predator 2] đạo diễn là từng cùng hắn từng có một đoạn ân oán Francis - Lawrence.

Matthew không thời gian cùng như vậy tiểu nhân vật dây dưa,[ Twilight ] cùng [ Fast and Furious 4] hai kịch tổ đi lên quỹ đạo sau, hắn tạm thời phóng tới một bên, kịch tổ giao cho phần mình người sản xuất phụ trách, đại bộ phận tinh lực đều đặt ở I Am Legend tuyên truyền bên trên.

Warner Bros tại đây bộ phim tuyên truyền bên trên nện xuống cự tư, tại cứng rắn quảng, nhuyễn tuyên, Lộ Diễn cùng thông cáo đẳng thông thường tuyên truyền phương thức ngoài, còn sử dụng nhiều loại không phải thông thường tuyên truyền thủ đoạn.

Tiến vào tháng mười một, nửa năm trước liền thành lập cái kia virus marketing trang web sửa phía trước không nhanh không chậm tiết tấu, đột nhiên tuôn ra một loạt mãnh liêu.

Trang web cùng rất nhiều bát quái truyền thông cùng nhau đẩy vào, đem một điều lại một điều làm kinh sợ người kinh văn tin tức đẩy đến người xem trước mặt.

Tháng mười một sơ, rất nhiều truyền thông lại thường xuyên đề cập năm ngoái thời báo nói có thể phá được bệnh ung thư virus nghiên cứu sự kiện, trải qua một tuần oanh tạc, hấp dẫn đến đủ nhiều nhãn cầu sau, trang web cùng không thiếu báo chí đồng thời bạo liêu, loại này virus trải qua gần nửa năm lâm sàng thí nghiệm, nghiên cứu sở hữu đầy đủ số liệu cùng hàng mẫu tỏ rõ, virus có thể hữu hiệu giết chết tế bào ung thư, đối nhân thể bản thân vô hại, ngược lại có thể gia tăng bình thường tế bào sức sống !

Một đại hình truyền thông tập đoàn có khả năng điều động tài nguyên phi thường kinh người, đây cũng là Hollywood lục đại công ty ưu thế sở tại, Warner Bros toàn lực đưa đẩy dưới, từ báo chí đến hệ thống mạng, có rất nhiều truyền thông phân phân phát.

Đương nhiên, người có kinh nghiệm không khó nhìn thấu trong đó xiếc, kia vài nghiêm túc cùng chính quy truyền thông, chỉ là tại quan vọng.

Mấy tin tức này lên men một đoạn thời gian, bắt đầu có y học giới nhân sĩ đi ra phản bác, trên truyền thông khắc khẩu thường thường càng dễ dàng hấp dẫn nhân.

Đến tháng mười một trung tuần, nhiều gia truyền thông đột nhiên sáng tỏ một phong xin giúp đỡ bưu kiện, một danh virus nghiên cứu nhân viên để lộ, đang tại nhận lâm sàng thí nghiệm nhân đột nhiên trở nên táo bạo, còn phi thường có công kích tính, nhiều danh y hộ nhân viên bị bọn họ cắn thương, loại này virus có rõ ràng tác dụng phụ, nhưng nghiên cứu sở phong tỏa tin tức, còn lợi dụng an bảo đội khống chế tất cả nhân viên, canh phòng nghiêm ngặt tin tức để lộ.

Vị này nghiên cứu nhân viên phát hiện nhận lâm sàng thí nghiệm nhân đang phát sinh đáng sợ đột biến, bị bọn họ cắn thương y hộ nhân viên cũng xuất hiện cùng loại trạng huống, thậm chí ngay cả không có cắn thương nhân cũng tại phát sinh đột biến, hắn lo lắng loại này virus có đủ đáng sợ không khí truyền nhiễm tính cùng đột biến gien năng lực, bởi vậy cố ý tìm kiếm truyền thông giúp.

Tháng mười một hạ tuần, một vị gọi là Robert - Neville quân đội chuyên gia đứng dậy, tuyên bố tin tức xưng một loại có thể đem nhân loại thay đổi trở thành thị huyết quái vật virus, đang tại lấy New York làm trung tâm hướng toàn thế giới khuếch tán, nếu không thể đúng lúc tìm đến vaccin phòng bệnh mà nói, nhân loại thế giới khả năng như vậy hủy diệt.

Đến hiện tại, trên cơ bản tất cả mọi người có thể nhìn ra được đến, đây là một bộ điện ảnh đang làm tuyên truyền.

Vì thế, Warner Bros đem vẫn đè nặng không phát áp phích cùng trailer đồng thời thả đi ra ngoài.

“I Am Legend mới nhất ảnh sân khấu sáng tỏ, Matthew - Horner độc thủ New York Không thành !”

“Tận thế khoa học viễn tưởng đề tài phim I Am Legend tuyên bố áp phích, Matthew - Horner sắm vai nhân vật chính Robert - Neville mang theo yêu khuyển tại hình đồng phế tích Không thành bên trong tìm kiếm nguy hiểm nhân loại đột biến dị chủng.”

“I Am Legend cố sự thời gian phát sinh ở thế giới tận thế, trên địa cầu duy nhất một từ khủng bố sinh hóa trong chiến tranh sống sót người xuống dưới sắp sửa đối mặt một đám ý đồ tiêu diệt nhân loại dị chủng sinh vật. Bộ phim này căn cứ Richard - Matheson tiểu thuyết cải biên. Bất quá từ đến nay công bố áp phích cùng ảnh sân khấu thượng còn nhìn không tới mấy con dị chủng này sinh vật chân diện mục.”

“I Am Legend đem vào năm nay 12 nguyệt 14 ngày tại Bắc Mĩ phát hành.”

Theo sau, I Am Legend trailer đại quy mô tiến vào hệ thống mạng, đài truyền hình cùng toàn mĩ các đại rạp chiếu phim, bắt đầu dày đặc oanh tạc.

Truyền thông phương diện cũng căn cứ trailer nội dung, triển khai càng lớn quy mô tuyên truyền thế công.

“Một hồi đáng sợ virus ôn dịch thổi quét toàn bộ New York, tất cả mọi người biến thành thị huyết thành tính cương thi, bọn họ trốn ở chỗ hắc ám, thôn phệ có khả năng nhìn thấy hết thảy sinh vật, toàn bộ thế giới phảng phất đến tận thế......”

“Matthew - Horner là Hollywood box office cam đoan, hắn xuất hiện cũng sẽ khiến bộ điện ảnh này càng có xem đầu !”

Trong khoảng thời gian này, Matthew cũng biến thành một không trung phi nhân, từ Los Angeles đến New York, từ Seattle đến Miami, bởi nam chính chỉ có hắn một, tương quan tuyên truyền thông cáo hắn cơ bản đều sẽ trình diện, hải ngoại London, Paris, Madrid cùng Sydney đẳng nổi tiếng thành thị, cũng cơ bản tại lễ Tạ ơn phía trước chạy một lần.

Này mấy đều là thông thường tuyên truyền thủ đoạn, trừ đó ra, Warner Bros như cũ vận dụng rất nhiều không phải thông thường tuyên truyền thủ đoạn.

Lễ Tạ ơn sắp đến lúc, không biết từ nơi nào toát ra tin tức, nói Matthew muốn tham gia tổng thống đại tuyển.

Này tin tức vừa ra, lập tức dẫn phát oanh động tính hiệu quả, qua lại cũng không phải không có Hollywood ngôi sao theo chính tiền lệ, lại càng không thiếu Ronald - Reagan cùng Arnold - Schwarzenegger như vậy người thành công.

Mới nhất một kỳ Empire tạp chí, càng là trực tiếp tuyển dụng Matthew làm bìa mặt nhân vật, trên bìa Matthew tây trang giày da, ngưng mắt nhìn chăm chú phương xa, có vẻ khí phái mười phần.

Thường niên biểu diễn cứu vãn thế giới anh hùng, Matthew trên người tự có một cỗ khí thế.

Như vậy tạo hình lại thêm trên bìa phối hợp nhân vật tiêu đề, đặc biệt có lực rung động.

“Matthew - Horner muốn tham gia đại tuyển, hi vọng trong mười năm lên làm tổng thống !”

Lật ra bìa trong, Empire tạp chí tỉ mỉ bào chế vô căn cứ đồng dạng dẫn nhân chú mục.

“Nổi tiếng minh tinh điện ảnh Matthew - Horner diễn viên chính quá nhiều bộ được ưa chuộng đại phiến, cũng bị [ tin tức tuần san ] bầu thành 2007 năm ‘Toàn cầu tối cụ quyền lực minh tinh điện ảnh’. Nhưng làm người ta sửng sốt là, Matthew - Horner hiển nhiên có càng rộng lớn mục tiêu: Hắn đang định tham gia tổng thống đại tuyển, cũng hi vọng tại 10 năm bên trong vào ở Nhà Trắng, do đó trở thành ‘Toàn cầu tối cụ quyền lực nhân’.”

Này thiên tin tức nhanh chóng tại Bắc Mĩ khuếch tán, trở thành công chúng trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện, cũng có phóng viên chuyên môn liền việc này hỏi thăm Matthew, Matthew đương nhiên biết đây là Warner Bros trải qua hắn bên này sau khi đồng ý bào chế đi ra tin tức, căn bản không làm bất cứ đáp lại.

Hắn vẫn là lo liệu hữu hiệu nhất sách lược, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Hôm nay tới gần cuối năm, cũng đến một năm bên trong tổng kết thời khắc, về Matthew hảo tin tức không ngừng xuất hiện, này mấy cũng có thể trở thành I Am Legend tin tức tốt.

Tại nhiều gia giải trí truyền thông liên hợp bình chọn Hollywood có lực ảnh hưởng nhất ngôi sao trên bảng xếp hạng, Matthew không nhún nhường đánh bại bao gồm Tom - Cruise cùng Leonardo - DiCaprio đẳng phần đông ngôi sao, lần đầu tiên ngồi ở đứng đầu bảng vị trí.

Vanity Fair tổng biên Tina - Braun thì tại trên bảng xếp hạng Matthew danh tự mặt sau như thế chú thích:“Matthew - Horner là thời đại này duy nhất có thể cho người yên tâm ngôi sao, hắn xuất hiện chính là cuối tuần box office cam đoan ! đối Hollywood nhà làm phim đến nói,21 thế kỷ tối bảo hiểm mua bán có hai loại: Một là ma huyễn điện ảnh, hai là Matthew - Horner diễn viên chính điện ảnh.”

Chỉ là nói không mà nói, không mấy người sẽ tin tưởng, nhưng Matthew năm nay tham dự hơn nữa đã phát hành hai bộ phim, tất cả đều box office đại bạo.

[ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ] cơ bản từ toàn cầu rạp chiếu phim hạ màn, Bắc Mĩ box office cuối cùng dừng ở 3 ức 6208 vạn dollar bên trên, toàn cầu box office cũng đột phá 10 ức dollar quan khán, cao tới 10 ức 3560 vạn dollar.

[ Transformers ] cũng kết thúc Bắc Mĩ chiếu phim, Bắc Mĩ box office cao tới 3 ức 7560 vạn dollar, bất quá tại hải ngoại rõ ràng so ra kém đã khai hỏa bảng hiệu [ Cướp biển vùng Caribbean ] hệ liệt, trước mắt toàn cầu box office vừa vượt qua 7 ức 5000 vạn dollar, cuối cùng rất khó đột phá 8 ức dollar.

Làm có cường đại thị trường số liệu duy trì ngôi sao, Matthew lần này Hollywood có lực ảnh hưởng nhất ngôi sao trên bảng xếp hạng chiếm cứ đứng đầu bảng, không có gợi ra bất cứ chỉ trích.

Tựa như cái gọi là tương lai tranh cử tổng thống như vậy, Warner Bros cũng tại đầy đủ vận dụng Matthew đến vi phim tuyên truyền tạo thế, đồng thời mặt khác thủ đoạn cũng ùn ùn.

Hollywood điện ảnh động một cái là đem toàn thế giới thu nhập màn ảnh, Warner Bros vì tại tuyên truyền mở rộng trung xây dựng tận thế cảm giác, đặc biệt đem rất nhiều nổi danh cảnh điểm xếp vào trọng điểm tuyên truyền danh sách.

Tuyên truyền áp phích áp dụng nhập gia tuỳ tục sách lược, vi khiến thế giới các nơi người xem đều cảm nhận được tận thế tiến đến bức thiết nguy cơ cảm, kịch tổ riêng chọn lựa Rome, tháp Tokyo, Osaka thành phố trung tâm, London đại kiều, Seoul, tháp Paris, Reykjavík, Madrid Cibeles quảng trường đợi đã (vân vân), hiện ra này mấy cảnh điểm hủy hoại hoang vắng tình cảnh.

Phảng phất này mấy thành thị cùng New York như vậy, gặp đến khủng bố virus tập kích, biến thành từng tòa Không thành.

Mặt khác, giống cái gì “Hàn đông trung New York Brooklyn đại kiều quay chụp nhân loại biết được sắp tử vong chen lấn cảnh tượng, chẳng những động viên số đông nhân viên, còn liên tục phong kiều sáu ngày.”“Quay phim khi, bang New York cùng New York thị chính phủ trận địa sẵn sàng đón quân địch, còn điều tạm quân Mỹ Hắc Ưng chiến đấu phi cơ trực thăng cùng bờ biển phòng vệ đội cá heo phi cơ trực thăng, thật có thể nói là lao sư động chúng.” Đợi đã (vân vân) tuyên truyền cũng là sao lửa nóng.

Đến tháng mười hai, I Am Legend không có gì bất ngờ xảy ra trở thành nhiệt độ tối cao phim, nổi bật hoàn toàn đem kia vài xung thưởng phim áp đi xuống.

Toàn mĩ các nơi rất nhiều fan điện ảnh, đặc biệt là Matthew fan điện ảnh, đều tại chờ mong này bộ phim.

Felice - Beretta cũng là trong đó một thành viên, nhưng nàng không thể đi rạp chiếu phim.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 616: Cứu Cấp Không Cứu Nghèo

New York Queens khu, Flushing khu phố một đống độc lập phòng ốc trung, màu da ngăm đen Felice - Beretta ngồi ở trống rỗng phòng khách bên trong, buông xuống trong tay một phần [ New York Post ], đối với mặt trên I Am Legend áp phích thở dài, này bộ phim còn có hơn mười thiên liền muốn tại New York cử hành lần đầu thức, nàng lại không có cách nào khác đi tham gia.

Quay đầu nhìn về phía trên tường cha mẹ di ảnh, nàng ánh mắt lại một lần thấm ướt.

Gần nhất này mấy tháng, sinh hoạt trải qua trước nay chưa có trùng kích, Felice - Beretta cảm giác chính mình liền muốn bị áp sập .

Đầu tiên là cha mẹ tai nạn giao thông trọng thương, tại bệnh viện cứu trị mấy tuần, cuối cùng vẫn là không có vãn hồi, bọn họ rời đi mang đến không chỉ là bi thương, còn có trầm trọng nợ nần.

Trải qua nhiều năm dốc sức làm, Felice - Beretta cha mẹ cũng coi như chen thân đến trung sản hàng ngũ, nhưng cùng đại bộ phận người Mĩ như vậy, bọn họ cũng thói quen cạn kiệt tiêu phí, từ thẻ tín dụng đến phòng ốc lại đến mua xe, lưng đeo cự ngạch nợ nần cùng vay tiền, tương lai thời gian rất lâu thực ra đều là tự cấp ngân hàng làm công.

Tai nạn giao thông phát sinh tại cuối tuần đi ra ngoài du ngoạn thời gian, vẫn là chủ yếu trách nhiệm phương, hai người công ty trừ tượng trưng tính cho điểm an ủi kim, rất nhanh chẳng quan tâm, công ty bảo hiểm bồi phó phí dụng cùng gạt người chữa bệnh hiểm ngay cả kia mấy tuần chữa bệnh phí dụng đều không đủ......

Felice - Beretta trước sau biến bán trong nhà da thật sô pha cùng đàn dương cầm đẳng một ít đáng giá gì đó, mới tính cùng bệnh viện bên kia thanh toán cùng với thu phục cha mẹ lễ tang, vay tiền phòng cùng tiền xe lại không có năng lực hoàn lại.

Cha mẹ khoẻ mạnh khi, kia vài đồng sự ngẫu nhiên cũng tới nhà nàng làm khách, một đám thoạt nhìn hòa ái dễ gần, nhưng vừa nhắc tới vay tiền......

Vẫn là không đề cập tới cũng thế.

Cho dù có số rất ít nhân muốn vay tiền, cũng không có năng lực, bọn họ cơ hồ đều tại trước tiên tiêu phí, không có gởi ngân hàng, mỗi tháng tiền lương còn vay tiền phòng cùng tiền xe linh tinh, lại thêm cơ bản sinh hoạt phí tổn, thực ra cũng dư không dưới mấy cái, thậm chí còn nhiều thời điểm còn chưa đủ, cần xoát thẻ tín dụng.

Felice - Beretta ngẩng đầu nhìn xem trống trải phòng khách, bên trong gia cụ cơ hồ đều khiến nàng biến bán sạch, này đống phòng ở......

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, nàng chậm rãi từ trên ghế đứng lên, xuyên qua phòng khách tiến vào huyền quan, từng bước phòng nghỉ môn bên kia đi, ghé vào trên mắt mèo nhìn thoáng qua, bên ngoài là tây trang giày da trung niên nam nhân.

Người này nàng gặp qua, phía trước thông qua điện thoại, còn tìm tới cửa đến qua, là ngân hàng nhân.

Tiếng chuông cửa lại vang lên, Felice - Beretta kéo ra cửa phòng, tên kia trung niên nam nhân nhìn thấy nàng, lập tức lộ ra chức nghiệp hóa tươi cười, thoạt nhìn tương đương ân cần.

“Ngươi hảo, Beretta tiểu thư.” Trung niên nam nhân nói ra mà nói lại một điểm đều không ân cần,“Ta là lại đây thông tri ngươi, Beretta tiên sinh cùng Beretta phu nhân từ tháng năm bắt đầu, đã liên tục sáu tháng chưa hoàn lại phòng ốc ngân hàng vay tiền, ngân hàng đã chính thức đưa ra tố tụng, hơn nữa tiến hành đăng báo công kì......”

Hắn mở ra túi công văn, móc ra một phần văn kiện, đưa cho Felice - Beretta,“Đây là chính thức thông tri hàm.”

Felice - Beretta tiếp nhận văn kiện, lật xem một chút.

Trung niên nam nhân tiếp tục nói,“Felice tiểu thư, ngươi còn có một tuần thời gian trù khoản hoặc là chuyển rời này đống phòng ở, một tuần sau ngươi không thể trả lại vay tiền mà nói, ngân hàng có đủ toàn quyền xử lý này đống bất động sản quyền lực, chúng ta sẽ lấy không đáy giới tình thế tiến hành đấu giá, đền ngân hàng vay tiền vốn lãi, phí dụng sau, nếu có còn lại chúng ta sẽ đúng lúc trả lại cho ngươi.”

“Beretta tiểu thư.” Hắn vẫn là treo chức nghiệp hóa tươi cười,“Ta cũng không muốn quấy rầy, mời ngươi sớm làm chuẩn bị.”

Nói xong, này trung niên nam nhân xoay người ly khai.

Thu hồi văn kiện, Felice - Beretta trở lại phòng ở bên trong, nhìn cha mẹ di ảnh phát hội ngốc, chỉ cảm thấy thiên không đều phải sụp xuống .

Không biết qua qua lâu, chuông di động thanh bỗng nhiên vang lên.

Felice - Beretta tiếp nhận di động, phát hiện là tiếp ứng trạm màn hình phấn ti Christine đánh qua đến, trong mấy tháng này các nàng thường xuyên thông điện thoại, có thể nói là không sai bằng hữu.

“Hải, Felice.” Nàng vừa chuyển được điện thoại, liền nghe đến quen thuộc giọng nữ,“Ngươi bên kia hoàn hảo đi?”

“Không phải rất tốt.” Felice - Beretta ăn ngay nói thật,“Ngân hàng nhân vừa lại tới......”

Nàng đơn giản đem tình huống nói một lần.

Bên kia, Christine tại bên trong phòng của mình đi tới đi lui, nghe Felice - Beretta nói xong sau, cấp trên đầu đều đổ mồ hôi, lại một điểm biện pháp cũng không có.

Nàng vừa mới công tác, tiền lương phi thường thấp, qua lại đừng nói gởi ngân hàng , còn muốn cha mẹ giúp còn thẻ tín dụng......

Cha mẹ bên kia tình huống ngược lại là không sai, nhưng vô duyên vô cớ đi bang trợ nàng một bằng hữu, lấy cha mẹ làm người, căn bản không có một điểm khả năng.

“Thân ái , đừng triệu tập, sẽ tưởng đến biện pháp , hết thảy đều sẽ hảo lên !”

Christine trừ nói chút an ủi mà nói, trong lúc nhất thời không thể tưởng được biện pháp.

Cắt đứt điện thoại, nàng sầu thẳng vò đầu, một hồi toái toái niệm mắng ngân hàng, một hồi lại đau mắng Washington đương cục.

Nhưng này mấy đều không thể giải quyết Felice - Beretta sở gặp phải khốn cảnh.

Christine cấp tại phòng trong không ngừng đi qua đi lại, bỗng nhiên nghĩ tới một biện pháp, Felice - Beretta tại Matthew tiếp ứng trang web bên trên, thuộc về phi thường có danh một danh tiền tuyến phấn ti, nếu tại trang web bên trên phát về nàng thiếp, hay không sẽ gợi ra rất nhiều người chú ý?

Matthew fan điện ảnh rất nhiều, người nhiều lực lượng đại, nói không chừng có thể giải quyết Felice - Beretta nan đề.

Nghĩ đến liền đi làm, Christine nhanh chóng mở ra máy tính, đăng lục Matthew phấn ti tiếp ứng trang web, lấy hình ảnh thêm văn tự tình thế, viết một thiên về Felice - Beretta văn chương, truyền đến trang web bên trên.

Sau đó, nàng kiên nhẫn đợi lên, đợi đã (vân vân) xem người khác nói như thế nào.

Này phấn ti tiếp ứng trang web lưu lượng phi thường lớn, ngắn ngủi vài phút sau, Christine đổi mới thiệp, phía dưới đã có trên trăm điều khôi phục, thường xuyên tại trên trang web ẩn hiện fan, đối với Felice - Beretta này đáng tin tiền tuyến phấn ti cũng không xa lạ.

Chuông di động thanh lúc này đột nhiên vang lên, Christine tưởng Felice - Berret đánh qua đến, vội vàng lấy qua di động, lại là một xa lạ dãy số.

Nàng đặt ở bên tai, ấn nút nghe máy,“Ngươi hảo, nơi này là Christine - Johnson.”

“Ngươi hảo, Christine.” Điện thoại bên kia là một nam nhân,“Ta là Brian - Liszt, ngươi còn nhớ rõ ta sao?”

Christine vội vội vàng vàng nói,“Nhớ rõ. Ngươi hảo, Brian.”

Nàng cùng Brian - Liszt gặp qua vài lần, đối phương là Matthew fan đoàn tại Los Angeles địa khu thủ lĩnh nhân vật chi nhất, nghe nói có thể trực tiếp liên hệ Matthew.

Bên kia thanh âm lại vang lên,“Ta vừa nhìn của ngươi thiếp, là thật đi?”

“Là thật !” Christine nghĩ đến Brian - Liszt tại fan đoàn trung lực ảnh hưởng, lập tức nói,“Ta cam đoan, tất cả đều là thật !”

Nàng đem chính mình đã biết tình huống lại miêu tả một lần, cuối cùng nói,“Felice tình huống hẳn là so với ta nói còn muốn không xong.”

Điện thoại bên kia đột nhiên không có thanh âm, qua một hồi lâu, mới có nói truyền tới,“Christine, ta một hồi cho ngươi hòm thư, ngươi đem Felice - Beretta chi tiết tư liệu cùng liên hệ phương thức phát đến ta hòm thư bên trong, ta xem có thể hay không đến giúp nàng.”

“Hảo !” Christine thoáng thở ra nhẹ nhõm một hơi.

Mười phút sau, chờ ở trước máy tính Brian - Liszt thu đến bưu kiện, mở ra chăm chú đọc một phen, lại phân biệt cùng Felice - Beretta cùng khất nợ vay tiền ngân hàng gọi điện thoại, còn từ ngân hàng phương diện tìm đến khất nợ công kì, hẳn là không có vấn đề, hơn nữa hắn đệ trình đi lên sau, bên kia khẳng định cũng sẽ tường tra, lấy xác định chân thật tính.

Sớm ở đầu năm nay, hắn liền tiếp đến qua Bella - Anderson thông tri, nếu có fan ruột tao ngộ đến cự đại khó khăn, có thể đúng lúc phản hồi cho nàng.

Brian - Liszt sớm không phải phía trước đơn thuần phấn ti , tựa như phụ thân Liszt nói như vậy, đem này trở thành một phần sự nghiệp, chẳng những chức nghiệp hóa , hơn nữa trở thành trong đó đứng đầu tồn tại, thu nhập tương đương khả quan.

Hắn đại khái có thể đoán được một điểm Bella - Anderson vì sao làm như vậy, cho nên chưa từng có lung tung đệ trình qua nhân tuyển, bởi vì Bella - Anderson cũng dặn dò qua hắn, loại sự tình này hướng tới là cứu cấp không cứu nghèo.

Brian - Liszt minh bạch lời này ý tứ, Felice - Beretta chẳng phải chính là lựa chọn tốt nhất sao?

Cho nên, hắn trước đem Felice - Beretta liên can tư liệu phát đến Bella - Anderson hòm thư bên trong, sau đó bấm gọi nàng điện thoại.

CBS ở Burbank studio ngoại, Bella - Anderson cắt đứt điện thoại, về tới studio bên trong, Matthew đang tại thu âm một thăm hỏi tiết mục, nhất thời ra không được, vừa lúc có thể xem xét dưới bưu kiện.

Phía trước màn ảnh, Ellen DeGeneres hỏi Matthew,“Ta xem giải trí tin tức, phát hiện ngươi gần nhất lại đổi bạn gái, phải không?”

Matthew không đáp lại, chỉ là gật gật đầu.

Ellen DeGeneres cũng là người trong giới, hỏi tương đối khách khí, thực ra mọi người đều biết cái gọi là bạn gái chân chính hàm nghĩa là cái gì.

Nói ai trở về, nàng khả năng là Hollywood thượng qua nữ nhân nhiều nhất nữ ngôi sao chi nhất.

“Ta rất ngạc nhiên.” Ellen DeGeneres hỏi,“Xinh đẹp nữ hài vì sao đều thực thích ngươi?”

Điểm này mọi người biết rõ trong lòng, nhưng tuyệt đối không thích hợp công khai nói ra, cho nên Matthew bậy bạ nói,“Các nữ nhân thích ta, bởi vì ta biết như thế nào khiến các nàng thoải mái sướng cười.”

Hắn nhún vai,“Không ai tin tưởng ta, thế nhưng, hài hước so tiền tài hoặc là tướng mạo càng có dùng. Nếu ngươi có thể lệnh một nữ hài thoải mái cười to, ngươi chính là người thắng.”

Bella - Anderson xem qua bưu kiện, đợi một hồi, nhìn thấy Matthew thu âm hoàn tiết mục đi hoá trang gian, lại không có cùng đi qua, nơi này hoá trang gian cách âm hiệu quả quá kém.

Mãi cho đến đợi đến Matthew từ hoá trang gian đi ra, cùng hắn lên xe, nàng mới đưa nhìn thấy bưu kiện chi tiết nói một lần.

Nghe xong Bella - Anderson miêu tả, Matthew nhẹ nhàng gõ ghế ngồi tay vịn, xác nhận nói,“Ngươi là nói một người da đen nữ tính phấn ti gặp được cửa nát nhà tan khốn cảnh?”

“Đúng vậy.” Bella - Anderson đầu tiên là gật đầu, tiếp còn nói thêm,“Đầu năm nay, ngươi từng dặn ta phương diện này sự, nếu này hết thảy là thật , nàng hẳn là tốt nhất nhân tuyển.”

Matthew tự hỏi một hồi lâu, nói,“Này Felice - Beretta ta có ấn tượng ! như vậy, Bella, tìm người đi thăm dò cụ thể tình huống, sau đó ngươi đi New York cùng nàng tiếp xúc.”

Nói tới đây, hắn lấy di động ra, trước sau cấp Amanda, Helen - Hermann cùng Elena - Boyar gọi điện thoại, mời các nàng đến Horner trang viên thương nghị sự vụ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 617: Người Qua Đường Chuyển Thành Fan

Hạ phi cơ, ra Los Angeles quốc tế sân bay, Felice - Beretta thấy nhất trương quen thuộc gương mặt, đoạn thời gian trước tại New York gặp qua vài lần Bella - Anderson, người nọ là thần tượng Matthew - Horner tư nhân trợ lý, lực yêu nàng đến Los Angeles, bởi vì Matthew biết nàng tình huống, muốn tự mình gặp mặt cùng nàng nói chuyện.

New York phòng ở đã bị ngân hàng thu đi, nàng cũng không có nơi sống yên ổn, dứt khoát liền đến Los Angeles, hơn nữa phía trước Bella - Anderson hỏi nàng thời điểm, nàng cũng nói qua không tưởng lại ở tại New York này thương tâm , nếu có khả năng mà nói, muốn ly Matthew càng gần một ít.

Đáng tiếc, đến Los Angeles cũng không có chỗ ở.

Tại Bella - Anderson mời dưới, Felice - Beretta ngồi trên một chiếc Benz thương vụ xe hơi, ly khai Los Angeles quốc tế sân bay, nhìn hai bên đường qua lại xuyên toa dòng xe cộ, nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, tương lai liền thường trụ Los Angeles đi, ở trong này tìm một phần công tác, vừa công tác vừa tiếp tục duy trì Matthew.

Ô tô tiến vào bắc Hollywood địa giới, đột nhiên chuyển vào một điều u tĩnh đường, hai bên đường đều là cao lớn cây cối, một đống lại một đống độc lập phòng ốc thấp thoáng tại cây cối dưới.

Này mấy phòng ở không lớn, lại rất quy chỉnh, nhìn chúng nó, Felice - Beretta không khỏi nhớ tới New York bị ngân hàng thu đi phòng ở, mắt bên trong lại có lệ quang.

“Chúng ta......” Nàng nhận thấy được có điểm không đúng, xe đến loại này trung sản cư trụ khu làm cái gì? Không khỏi hỏi,“Bella, chúng ta như thế nào tới nơi này?”

Bella - Anderson vỗ nhẹ nhẹ dưới tay nàng,“Ngươi yên tâm, Matthew liền ở phía trước chờ ngươi đâu.”

Nghe được Matthew ở phía trước, Felice - Beretta nhẹ nhàng gật đầu, không lại hỏi nhiều.

Đây là một điển hình trung sản xã khu, từng đống độc lập phòng ốc chiếm diện tích không lớn, lại mang theo tiểu viện tử, quy hoạch tương đương có trật tự.

Trong đó một đống tường trắng hồng đỉnh phòng ốc phụ cận, có một chiếc không chớp mắt MVP dừng ở ven đường, nhân cao mã đại Elena - Boyar ngồi ở trên chỗ điều khiển, im lặng nhìn kia đống phòng ở, trong tay điện thoại đột nhiên vang một chút.

Nàng cầm lấy đến xem liếc nhìn, sau đó quay đầu nhìn về phía xe sau.

“Các ngươi hai nhớ kỹ !” Elena - Boyar đối mặt sau hai tuổi một lớn một nhỏ phóng viên nói,“Đây là một lần chụp lén, không cần quá mức rõ ràng.”

Niên kỉ hơi lớn phóng viên cấp máy ảnh trang hảo màn ảnh, nói,“Lão đại, ngươi yên tâm liền là, ta biết nên làm như thế nào.”

Bên cạnh tuổi trẻ phóng viên kiểm tra hoàn máy quay phim, cũng nói,“Lão đại, chúng ta hai làm việc, ngươi cứ việc yên tâm !”

Elena - Boyar chỉ chỉ ngoài cửa sổ xe,“Các nàng nhanh đến , các ngươi đi thôi.”

Hai cẩu tử lập tức xuống xe, hướng tới phòng ốc bên kia đi, sau đó phần mình tuyển hảo địa phương, kiên nhẫn đợi lên.

“Matthew gã này......”

Trên xe, Elena - Boyar nhìn bên kia,“Này video thả ra đi, kia vài phấn ti còn không vì hắn điên cuồng? Muốn có bao nhiêu người qua đường chuyển thành hắn phấn ti.”

Kia đống độc lập phòng ốc bên trong, Matthew mắt nhìn Bella - Anderson phát tới được tin nhắn, đối bên cạnh Helen - Hermann nói,“Chúng ta ra ngoài đi, nhanh đến .”

Hắn đi ra phòng ở, xuyên qua không lớn tiểu viện, đi đến sắt tây rào chắn không ra cửa viện, thấy được Elena - Boyar kia chiếc MPV.

Helen - Hermann từ phía sau theo lại đây.

“Đúng, Warner Bros bên kia chuẩn bị thế nào ?” Matthew hỏi.

“Chuẩn bị tốt .” Helen - Hermann cùng Warner Bros câu thông phi thường thuận lợi,“Đẳng video sáng tỏ, Warner Bros sẽ toàn lực thôi động.”

Một chiếc Benz xe hơi lúc này mở lại đây, chậm rãi dừng ở ven đường.

Felice - Beretta cùng Bella - Anderson xuống xe sau, liếc nhìn liền thấy được đứng ở cạnh cửa Matthew, phảng phất phỏng hoàng vô thố trung tìm đến người đáng tin cậy như vậy, không tự giác liền đi qua, còn chưa tới trước mặt, trong mắt liền cầm đầy nước mắt.

“Xin lỗi.” Matthew nghênh tiền hai bước, nói,“Rất xin lỗi, ta không biết ngươi bên kia phát sinh nhiều sự tình như vậy, ta không thể đúng lúc giúp ngươi.”

Felice - Beretta nước mắt nhịn không được lăn xuống dưới.

Matthew chủ động giang hai tay, ôm nàng một chút, an ủi nói,“Đều qua , này mấy đều qua , sẽ hảo lên.”

Buông ra Felice - Beretta, hắn phía trước dẫn đường, nói,“Đến đi, lại đây xem xem của ngươi tân gia.”

Felice - Beretta theo bản năng đuổi kịp Matthew, lúc này mới nhìn thấy phía trước phòng ở,“Ta...... Của ta tân gia?”

Matthew đợi nàng đi đến bên cạnh, nói,“Đối với ngươi cha mẹ cùng ngươi New York gia, ta phi thường tiếc nuối. Nguyên bản, ta muốn giúp ngươi mua xuống New York phòng ở, nhưng Bella nói ngươi không tưởng thường trụ New York, tưởng chuyển đến Los Angeles, ta liền tự chủ trương......”

Hắn chỉ chỉ phía trước trang hoàng đổi mới hoàn toàn độc lập phòng ốc,“Ta liền mua này đống phòng ở, tưởng tặng cho ngươi làm tân gia. Felice, không cần cự tuyệt, ta chỉ là tưởng giúp ngươi, không có ý khác.”

Nghe đến mấy cái này, Felice - Beretta hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trong lòng nói không nên lời kích động, kích động nước mắt hoa hoa chảy ra, kích động trong lúc nhất thời nói không nên lời bất cứ nói đến.

Nàng luôn luôn không có nghe nói qua, có ngôi sao sẽ vì chính mình phấn ti mua phòng ở......

Nhưng rất nhanh nàng liền phản ứng lại đây, vội vàng nói,“Không, ta...... Ta không thể...... Không thể nhận......”

Matthew vỗ nhè nhẹ Felice - Beretta cánh tay, phi thường chân thành nói,“Ngươi đã tại của ta sinh hoạt trung thời gian rất lâu, ngươi chưa bao giờ yêu cầu qua ta vì ngươi làm những gì, ngươi có thể yêu cầu ta vì ngươi làm cái gì, ta sẽ giúp ngươi, thế nhưng ngươi không có.”

Hắn tăng thêm ngữ khí,“Felice, đây là tâm ý của ta.”

Sân bên ngoài, niên kỉ hơi lớn phóng viên giơ lên máy ảnh, cách sắt tây vòng bảo hộ, chụp xuống bên trong nhất cử nhất động.

Liền tại cự ly hắn không xa địa phương, tuổi trẻ phóng viên tựa vào trên một thân cây, khiêng máy quay phim quay chụp trong viện phát sinh hết thảy.

Này hai người rất chuyên nghiệp, dùng đều là điển hình chụp lén thủ pháp.

Rất nhanh, những người đó tiến vào phòng ở bên trong, bất quá hai người không có rời đi, vẫn kiên nhẫn đợi ở trong này, qua đại khái nửa giờ, Matthew - Horner đoàn người ra cửa phòng, cái kia hắc nhân nữ hài đem bọn họ đưa đến cửa sân, thẳng đến bọn họ lên xe rời đi, còn đứng tại cửa nhìn đi xa Benz ô tô, tựa hồ có chút ngẩn người.

Niên kỉ hơi lớn phóng viên đối tuổi trẻ phóng viên khoa tay múa chân thủ thế, hai người cơ hồ đồng thời đi qua, tuổi trẻ phóng viên khiêng máy quay phim, niên kỉ hơi lớn phóng viên một tay cầm xuất công làm chứng, một tay còn lại móc ra một có chứa TMZ dấu hiệu tiểu microphone.

“Ngươi hảo......” Niên kỉ hơi lớn phóng viên sợ hãi hắc nhân nữ hài xoay người chạy trốn, cách còn có điểm cự ly liền tỏ rõ ý đồ đến,“Chúng ta là đến từ TMZ phóng viên, xin hỏi vừa là Matthew - Horner sao? Hắn tới nơi này làm cái gì?”

Felice - Beretta không phải lần đầu tiên đối mặt phóng viên, cũng không khẩn trương, nghĩ đến Matthew vì nàng làm sự, chẳng những không có xoay người rời khỏi, ngược lại cảm giác hẳn là đối với này hai phóng viên nói chút gì.

Elena - Boyar xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn bên kia tình huống, cái kia hắc nhân nữ hài đang tại nhận phỏng vấn, khiêng máy quay phim trẻ tuổi phóng viên, còn trừu đối không nàng bên này khoa tay múa chân thủ thế, rõ ràng hết thảy đều phi thường thuận lợi.

Như vậy cũng tốt, không tất lại dùng mặt khác kế hoạch, cũng tiết kiệm mặt sau phiền toái.

Hai mươi phút sau, hắc nhân nữ hài quay trở về phòng ở bên trong, hai danh phóng viên trở lại trên xe.

Niên kỉ hơi lớn phóng viên nói,“Lão đại, thu phục .”

Elena - Boyar muốn qua máy quay phim, mở ra nhìn nhìn, gật gật đầu, phát động xe, nói,“Hồi ban biên tập.”

Vào lúc ban đêm,TMZ tại trang web trên trang đầu công bố một điều trọng lượng cấp tin tức, tin tức do rất ít văn tự cùng hai đoạn video tạo thành.

“Kinh bạo ! Matthew - Horner vi tao ngộ tuyệt cảnh phấn ti mua phòng !”

Tiêu đề phía dưới chính là hai đoạn video, video mặt sau còn có Elena - Boyar tự mình tăng thêm một đoạn văn tự.

“Mỗi một phấn ti đều hi vọng chính mình thần tượng nhìn thấy chính mình, nhưng mà các ngôi sao rất bận , bọn họ làm sao có thời giờ để ý ngươi, thế nhưng Matthew - Horner bất đồng, hắn không chỉ thấy được hắn fan, còn vì này vị cơ hồ đi lên tuyệt lộ phấn ti mua một bộ phòng ở, có như vậy một thần tượng, nhân sinh viên mãn .”

Này đoạn video đêm đó liền tại mạng internet bên trên dẫn phát oanh động, ngày hôm sau còn trở thành Facebook cùng Twitter đăng lại nhiều nhất tin tức, không chỉ là Matthew phấn ti vì này kích động, ngay cả rất nhiều người qua đường đều lần lượt chuyển phấn.

Warner Bros cũng tận lực phát động tương quan truyền thông tài nguyên, đăng lại cùng liên tục đưa tin này thiên tin tức, đây không phải giả dối tin tức, Felice - Beretta tao ngộ bày ở chỗ đó, có thể chống lại bất cứ truyền thông tuần tra cùng cân nhắc.

Chỉ là ngắn ngủi vài ngày, Matthew liền đoạt đi tuyệt đại bộ phận giải trí truyền thông đầu đề, cũng tại hệ thống mạng phần đông trên bảng tìm kiếm hot nhất ngạo thị quần hùng.

Cứ việc không thiếu một ít chua lét thanh âm, bất quá tuyệt đại bộ phận người đều vi Matthew việc thiện gọi hảo.

Một vị phổ thông fan điện ảnh ở trên Facebook về chuyện này nhắn lại, cũng bị nhân quảng vi phát.

“Nhớ rõ năm năm trước Matthew nhận phỏng vấn khi nói hi vọng chính mình năm năm sau có thể trở thành nhất tuyến minh tinh điện ảnh, hôm nay hắn hoàn toàn làm đến . Vì sao hắn có thể làm đến đâu? Bởi vì hắn có yêu hắn fan điện ảnh. Hắn biết rõ điểm này, hơn nữa hắn hiểu được cảm ơn. Cho nên hắn cho tới nay đều rất yêu chính mình fan điện ảnh, hắn fan điện ảnh quá nhiều, toàn thế giới nơi nơi đều là, hắn không có khả năng khiến từng cái fan điện ảnh đều có thể thu đến hắn hồi quỹ.”

“Thế nhưng hắn vẫn ở tận lực, vẫn không có đình chỉ qua đi hồi quỹ này phân yêu. Bởi vì hắn là một tâm địa thiện lương hảo nhân, hắn đáng giá có được này hết thảy, hắn cũng hiểu được muốn đem được đến yêu hồi quỹ đi ra ngoài mới có thể được đến càng nhiều yêu.”

“Mỗi người đều hẳn là giống hắn bị thế giới này ôn nhu lấy đãi, cùng sử dụng đồng dạng ôn nhu đi đối đãi thế giới này.”

Không chỉ là Matthew fan điện ảnh, ngay cả một ít người qua đường, cũng phân phân gọi hảo.

“Xem nhân gia nhiều khí phách ! như vậy ai không thích làm hắn fan điện ảnh?”

“Ta cảm giác đây là tối đỉnh cấp ngôi sao cùng phấn ti hỗ yêu, vi Matthew chính năng lượng ủng hộ !”

“Có tiền ngôi sao rất nhiều, không phải ai đều có thể đưa phấn ti phòng ở, Matthew hảo ấm.”

“Matthew nhân soái thiện tâm, ta quyết đoán lộ chuyển phấn .”

Nhận đến việc này rộng khắp truyền bá ảnh hưởng, I Am Legend vừa mới bắt đầu dự thụ, cuối tuần đầu ảnh phiếu liền có bán điên xu thế, ngắn ngủi một tuần thời gian, Bắc Mĩ trước tiên trường thêm cuối tuần đầu ba ngày liền dự bán ra cao tới 3500 vạn dollar box office.

Này bộ phim tại New York lần đầu phía trước, tất cả mọi người đoán trước đến sẽ có một box office đại bạo cuối tuần, thậm chí có hi vọng trùng kích một ức dollar.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 618: Người Tự Do

Năm nay New York mùa đông dị thường rét lạnh, mấy ngày hôm trước xuống qua một lần đại tuyết, tuyết sau thời tiết trực tiếp mở ra cực hàn hình thức, nhưng thấu xương gió rét một chút không thể ngăn cản các fan điện ảnh nhiệt tình, tại buổi chiều dương quang hữu khí vô lực chiếu xuống, từng đám đủ loại kiểu dáng fan điện ảnh hội tụ đến Washington quảng trường, bọn họ xuyên qua dấu hiệu tính quảng trường cổng vòm, đi đến nam trắc Thompson phố, hội tụ đến một điều thật dài thảm đỏ hai bên, tĩnh đẳng I Am Legend lần đầu thức bắt đầu.

Fan điện ảnh nhiệt tình tăng vọt, đặc biệt là Felice - Beretta xuất hiện sau, hàng loạt fan điện ảnh đem nàng đoàn đoàn vây quanh, hỏi đông hỏi tây, mà hỏi gì đó, lại làm cho bọn họ càng thêm thích chính mình duy trì ngôi sao.

Sắp tới hoàng hôn, thảm đỏ rốt cuộc kéo ra đại mạc, từng vị ngôi sao đi lên thảm đỏ, mang đến một trận lại một trận hoan hô.

Đương một chiếc màu đen Benz xe hơi dừng ở trước thảm đỏ khi, hiện trường không khí đạt tới đỉnh phong, Matthew một thân màu đen lễ phục, đứng ở trên thảm đỏ chung quanh vẫy tay, fan điện ảnh lập tức vang lên như sơn hô hải khiếu đáp lại.

Lúc này lên tiếng trả lời chi đại chi nhiệt liệt, thậm chí có thể từ Manhattan hạ thành trực tiếp truyền đến Thượng Đông khu.

Một vị nhiếp ảnh phóng viên không ngừng quay chụp trên thảm đỏ đi tới thân ảnh, nói thầm,“Matthew - Horner chân được hoan nghênh a !”

Bên cạnh một vị phóng viên nói,“Matthew - Horner không chút nào giữ lại bày ra đối với phấn ti yêu, phấn ti đương nhiên sẽ càng thêm yêu hắn.”

Nghe nói như thế, nhiếp ảnh phóng viên nhớ tới phía trước đưa tặng bất động sản sự kiện, gật gật đầu nói,“Giống Matthew - Horner như vậy đặc biệt ngôi sao, Hollywood rất hiếm thấy a.”

Này cho dù là ra vẻ, kia cũng tú ra tân độ cao.

Đương Matthew từ trên thảm đỏ một mình đi qua thời điểm, toàn bộ Washington quảng trường đều lâm vào sôi trào.

Washington quảng trường ở Greenwich thôn cùng East Village trung gian, bị New York thị tối Bohemia tự do cùng suy sút vòng quanh , phía tây Greenwich thôn tự quảng trường thành lập sau, tức trở thành tác gia, nghệ thuật gia cư trú chi sở. Đông thôn dáng người hơi thấp, Punk tộc cùng thực nghiệm kịch trường ở đây ẩn hiện. Lấy Washington quảng trường làm trung tâm phương viên một km nội, có hảo tiệm cà phê, hảo tửu quán, hảo phòng ăn (nhà hàng), còn có trắng đêm không ngủ quán bar jazz.

Bình thường, Washington quảng trường bình thường chật ních nhân, có chút là đầu đường nghệ nhân, có chút là phụ cận New York đại học học sinh, còn có hoạt thẳng bài luân , chụp ảnh , ngủ trưa ......

Nhưng hiện tại, Washington quảng trường bị một đám ngoại lai giả hoàn toàn chiếm lĩnh, nhóm người này đến từ New York, đến từ Los Angeles, đến từ Chicago, đến từ Phoenix...... Bọn họ đến từ Bắc Mĩ thậm chí toàn cầu các nơi.

Bất quá, bọn họ có một thống nhất xưng hô -- Matthew - Horner fan điện ảnh !.

Hôm nay lần đầu thức, còn có hiện trường trực tiếp, Warner Bros làm tỉ mỉ chuẩn bị, I Am Legend dự thụ thành tích dị thường xuất sắc, tuần đầu box office đại bạo đã là tất nhiên, này cũng cho bọn họ đầy đủ tin tưởng.

Đến từ ABC đài truyền hình giải trí kênh một vị phóng viên, đứng ở trực tiếp trước màn ảnh, đầu tiên là nói vài câu, sau đó nhắc nhở nhiếp ảnh sư nhanh chóng đem màn ảnh chuyển tới thảm đỏ Matthew - Horner trên người.

Nàng tắc dùng lời thuyết minh hình thức nói,“Nếu Hollywood tồn tại ‘Tự do nhân’ loại này thuyết pháp, như vậy Matthew - Horner khẳng định sẽ trở thành tối thụ người đại diện hoan nghênh ‘Tự do nhân’. Bởi vì, điện ảnh công ty lão bản khẳng định thích nhất ký có thể cho bọn họ mang đến lớn nhất ích lợi diễn viên, mà tại Tom - Hanks cùng Tom - Cruise phong cảnh không lại, Harrison - Ford cùng Bruce - Willis đám người niên hoa lão đi Hollywood, tuổi trẻ Matthew - Horner đã trở thành càng ngày càng tin cậy box office bảo đảm. Từ [ Vua Bọ Cạp ],[ Sparta ba trăm dũng sĩ ] đến National Treasure lại đến [ Smith vợ chồng ], Matthew - Horner diễn viên chính phim, không có ngoại lệ đều cấp lão bản mang đến cuồn cuộn box office.”

Nhìn thấy Matthew đi vào truyền thông chụp ảnh khu, này danh nữ phóng viên lập tức mang theo nhiếp ảnh sư tìm đến vài vị điện ảnh công ty cao tầng phỏng vấn, bởi vì Matthew gần nhất là giải trí tiêu điểm, nàng hỏi ra cơ hồ tất cả đều là cùng Matthew có liên quan vấn đề.

Box office theo dõi khí “Truyền thông con số” Tổng tài Paul - Dergarabedian nhận phỏng vấn khi nói như vậy:“Làm trên địa cầu cuối cùng một người, I Am Legend trung Matthew là phi thường cô độc , điểm này không có cái gì hảo hoài nghi , nhưng ở trong hiện thực sinh hoạt, hắn cũng không phải một cô độc nhân, bởi vì có quá nhiều fan điện ảnh đi vào rạp chiếu phim thưởng thức hắn biểu diễn.”

Warner Bros phim phát hành người phụ trách Dan Philman đối mặt nàng phỏng vấn nói như vậy nói:“Tại trước mắt giới điện ảnh, Matthew có thể nói tối cụ box office kêu gọi lực minh tinh điện ảnh chi nhất. Hắn cái gì điện ảnh đều có thể diễn, người xem đối với hắn yêu thích cơ hồ đạt tới Tom - Hanks trình độ, hơn nữa I Am Legend dự bán vé phòng chứng minh, Matthew xứng đáng hắn lấy đến mỗi một dollar thù lao, hắn trước sau như một xứng với giá trị.”

Warner Bros quản lý tầng cũng cần dùng I Am Legend đánh một triệt để khắc phục khó khăn, hướng cổ đông cùng Time Warner tập đoàn chứng minh ánh mắt cùng năng lực.

Liền tại hai tuần phía trước, Warner Bros thêm kì hạ công ty con New Line Cinema chế tạo Hollywood tân thế kỷ tới nay nghiêm trọng nhất box office thảm án chi nhất: Đuổi tại lễ Tạ ơn lịch phát hành công chiếu [ Hoàng Kim la bàn ], vỏn vẹn chế tác phí tổn liền cao tới 1 ức 8000 vạn dollar, cuối tuần đầu box office lại chỉ có đáng thương 2500 vạn dollar, đến hiện tại tích lũy box office bất quá 4000 vạn dollar......

Này tuyệt đối là một lần siêu cấp thảm thống thất vọng, cũng lại một lần nữa chứng minh Nicole Kidman không thẹn với box office độc dược danh hiệu.

“Hiện tại toàn bộ Bắc Mĩ điện ảnh thị trường một mảnh đắm chìm, giống như là một vũng nước lặng như vậy.”

Rạp chiếu phim phía trước, nổi tiếng người sản xuất Charles Roven nhìn triều phỏng vấn khu đi Matthew - Horner, đối bên cạnh Christopher - Nolan nói,“Hiện tại bụng đói kêu vang khán giả liền như trong trailer cương thi, sẽ đem bản phiến phân mà thực chi......”

Christopher - Nolan lại thở dài, không phải không có tiếc nuối nói,“Hắn rất độc đáo, có một loại kiệt ngạo bất quần lại đứng ở chỗ cao nhìn xuống thế giới khí chất, thực ra hắn là thích hợp nhất tên hề nhân tuyển, đáng tiếc hắn không muốn gầy thân.”

Lời này ngược lại nhắc nhở Charles Roven, hắn nói,“Jonathan đang tại chấp bút kịch bản cái kia hạng mục, Christian - Bale không phải muốn đi quay chụp [ chung kết giả 4], lịch phát hành không thích hợp sao? Chúng ta cần một cự tinh, Matthew - Horner hẳn là không sai nhân tuyển.”

“Ân.” Christopher - Nolan chăm chú gật đầu, nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Cái kia hạng mục còn xa, chúng ta vẫn là trước chuyên chú vào Dark Knight hậu kỳ chế tác, mặt khác đẳng Dark Knight phát hành sau lại nói.”

Cái kia hạng mục tình tiết có điểm phức tạp, Warner Bros xét duyệt uỷ ban có nhất định nghi ngờ, dẫn đến Warner Bros đối với hắn duy trì cường độ không đủ, đẳng Dark Knight phát hành , box office so [ khai chiến thời khắc ] càng xuất sắc mà nói, hắn khẳng định sẽ được đến đầy đủ duy trì.

Charles Roven gật gật đầu, cũng không lại nói này mấy, Warner Bros muốn cho hắn chuyển đi giám chế mới nhất DC siêu cấp anh hùng điện ảnh hạng mục, Christopher - Nolan tiếp theo bộ phim không hẳn sẽ do hắn đảm nhiệm người sản xuất.

Phỏng vấn khu bên trong, Matthew đã đứng ở ABC đài truyền hình màn ảnh trước mặt.

Vị kia nữ phóng viên không có lập tức phỏng vấn hắn, ngược lại tại phỏng vấn phía trước chuyên môn nói một đoạn về hắn xuyến từ.

“Thật không biết này nam nhân như thế nào có lớn như vậy năng lượng --- này năng lượng có song trọng hàm nghĩa.”

Nữ phóng viên tự nhiên là miệng đầy tán dương,“Nhất trọng hàm nghĩa là hắn box office uy lực quá lớn, hắn diễn viên chính mỗi một bộ phim đều box office đại bạo, đạt được cự đại thành công; Một khác trọng hàm nghĩa là hắn làm diễn viên, làm một công tác giả cùng sinh hoạt giả cự đại năng lượng, hắn là như thế nào mới có thể vĩnh viễn hứng trí bừng bừng quay phim, làm hoạt động đâu? Hắn không phiền sao? Hắn không mệt sao? Hiện tại khiến cho chúng ta hỏi một chút Matthew - Horner.”

Nói tới đây, nàng đem microphone đưa tới Matthew trước mặt, hỏi,“Nếu ngươi là trên thế giới duy nhất nhân, cái gì sẽ khiến ngươi cảm giác thoải mái?

Matthew tác phong nhanh nhẹn, rất chăm chú nói đùa,“Một chiếc súng lục, bởi vì ta muốn chính mình đi ra ngoài.”

Hắn theo sau thu hồi tươi cười, còn nói thêm,“Ta sẽ sinh ra một loại tính trẻ con ý tưởng: Ta hi vọng mỗi người đều đi, ta hi vọng trên thế giới chỉ có một người. Tuy rằng ngươi tại hằng ngày sinh hoạt trung sẽ nhận đến người khác quấy rầy, thế nhưng nếu thật những người khác đều tiêu thất, này chính là ngươi có thể trải qua tối thê thảm trải qua. Tại quay phim thời điểm, chúng ta thanh không New York sáu khu phố, ta tại thứ năm trên đường cái một mình đi tới, chuyện này thực cool, nhưng nó khốc là vì khi chúng ta kêu ‘Đóng máy’ thời điểm, tại mặt khác có thành ngàn trên vạn nhân đang nhìn chúng ta. Đối với ta đến nói, tại kia dạng cô độc trạng thái bên trong không có bất cứ lạc thú đáng nói.”

Nữ phóng viên biết bên chủ sự lưu cho nàng thời gian không nhiều, lại bám chặt hỏi,“Ngươi là đối với sinh hoạt ôm hoàn toàn tích cực thái độ sao?”

“Đúng vậy, hoàn toàn tích cực thái độ. Ta phi thường tự tin, bởi vì ta nhân sinh cơ thạch là đọc sách cùng vận động.” Matthew rất tự nhiên nói,“Ngẫm lại xem, chúng ta phía trước đã sinh hoạt số lượng ức kế nhân, bọn họ có vấn đề, đã giải quyết mấy vấn đề này, đem quá trình này viết ở nơi nào đó một quyển sách bên trong --- chúng ta đã không có cái gì vấn đề cần chính mình giải quyết. Không có một vấn đề không có tại một ngàn năm phía trước trong sách không có xuất hiện qua.”

Hắn tiếp cười cười,“Vận động khiến ta có khỏe mạnh thể phách, khiến ta vứt bỏ yếu đuối một mặt, khiến ta có thể tinh lực dư thừa ứng đối công tác cùng sinh hoạt.”

Bên cạnh có công tác nhân viên tại thúc dục, nữ phóng viên nhanh chóng hỏi ra tốt nhất một vấn đề,“Đoạn thời gian trước về ngươi đưa tặng phòng ở đưa cho ngươi fan điện ảnh sự tình truyền được ồn ào huyên náo, tất cả mọi người nói ngươi là người tốt, ngươi thấy thế nào?”

“Tận khả năng giúp nhu cầu cấp bách muốn giúp nhân, đây là ta sinh mệnh hạch tâm lý niệm.”

Tuy rằng làm từ thiện có mục đích riêng, nhưng Matthew tự hỏi hắn đến giúp rất nhiều người, lời này nói được có thể nói đúng lý hợp tình, tiếp hắn còn nói thêm,“Hảo cùng xấu không thể quá mức đơn giản định nghĩa, mà ở chỗ một người lựa chọn. Ta vẫn cảm giác nếu ngươi làm người tốt, liền sẽ gặp phải hảo sự, nếu ngươi làm người xấu, liền sẽ gặp phải chuyện xấu.”

Hắn biến thành bản thân khích lệ,“Cho nên, ta cuối cùng là có thể gặp được thích ta duy trì ta phấn ti, ta cũng thích bọn họ.”

Bella - Anderson ở bên cạnh nhắc nhở hắn một chút, Matthew lập tức kết thúc phỏng vấn, đi chụp ảnh chung khu cùng kịch tổ người khác cùng nhau chụp ảnh chung, sau đó tiến vào rạp hát.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 619: Một Người Một Chó Một Thế Giới

Tiến vào rạp chiếu phim khách quý phòng nghỉ, Matthew thấy được Alexandra - Daddario, quá khứ chủ động chào hỏi.

“Hải, Anna, đã lâu không gặp .”

Nhìn thấy Matthew, Alexandra - Daddario lập tức cười đáp lại,“Buổi tối hảo, Matthew.”

Tuy rằng kia đoạn ngắn ngủi cùng loại với nam nữ bằng hữu quan hệ rất nhanh liền kết thúc, nhưng giữa hai người không có bất cứ mâu thuẫn, ngẫu nhiên cũng sẽ liên hệ một chút, Matthew quan tâm hỏi,“Ngươi tại Australia kia bộ tân phim quay chụp thế nào ?”

“Rất đáng sợ.” Alexandra - Daddario tựa hồ nhớ tới cái gì khủng bố sự tình, ngay cả thanh âm đều có điểm thay đổi,“Lần này quay chụp dứt khoát chính là ác mộng, mỗi ngày đều phải hướng trên người tưới máu heo, rất đáng sợ.”

Matthew cười cười,“Chụp hoàn liền hảo. Đừng quên, ngươi là nữ chính, loại này cơ hội rất khó được.”

Alexandra - Daddario dùng lực gật đầu,“Ân.” Nàng vén lên một lọn tóc treo đến sau tai, nói,“Có thời gian đến kịch tổ tham ban.”

Matthew lễ phép đáp một câu,“Có thời gian ta sẽ đi.”

Alexandra - Daddario không có cho là thật, cho dù là tại Australia quay chụp, cũng có thể từ giải trí trên tin tức nhìn thấy Matthew bát quái tin tức, Matthew gần nhất cùng gọi là Nina - Dobrev trẻ tuổi nữ diễn viên quan hệ mật thiết, nơi nào có thời gian quay đầu nhìn từng bạn gái?

Người khác không rõ ràng, nàng lại biết Matthew đặc biệt có mới nới cũ, chân chính có thể khiến hắn chăm chú đối đãi nữ nhân có mấy cái? Amanda là trong đó một, nhưng Amanda cùng hắn chỉ là bằng hữu, hai người cũng không vượt qua bằng hữu này tuyến.

Hắn chân chính yêu qua chỉ sợ cũng chỉ có mối tình đầu Britney - Spears đi? Có lẽ đối Charlize - Theron cũng có vài phần chân tình.

Hai người hàn huyên vài câu, Alexandra - Daddario liền chủ động tránh ra , này đoạn lãng mạn quan hệ, cho nàng lưu lại tốt đẹp hồi ức, nhưng chung quy cũng chỉ là nhân sinh lịch trình trung một đoạn hồi ức.

Alexandra - Daddario xoay người mà đi, Matthew nhìn nàng bóng dáng liếc nhìn, mặt sau đột nhiên truyền đến một quen thuộc giọng nữ,“Luyến tiếc liền đuổi theo làm bạn gái.”

Matthew quay đầu, thụ hắn mời mà đến Natalie - Portman đã đi tới phụ cận.

“Nat.” Matthew bất mãn nói,“Ngươi nhất định phải đả kích ta sao?”

Hắn lời nói cùng biểu tình, dù là ai nhìn đều cảm giác cùng Natalie - Portman là quan hệ phi thường tốt bằng hữu.

Natalie - Potter chậm đứng bên cạnh hắn, nói,“Ngươi sẽ nhận đến đả kích?” Nàng lắc lắc đầu,“Làm sao có khả năng đả kích đến ngươi.”

Matthew ngược lại nhìn về phía Natalie - Portman, cố ý nói đùa,“Thực ra ta càng muốn theo đuổi ngươi.”

“Đừng nói đùa.” Natalie - Portman cũng nhìn về phía Matthew, tựa hồ phi thường nghiêm túc,“Chúng ta không thích hợp.”

“Vì sao?” Matthew truy vấn nói.

Natalie - Portman nói thẳng,“Chúng ta sẽ trở thành nam nữ bằng hữu sao? Cho nên, Matthew, chúng ta vẫn là làm bằng hữu bình thường.”

“Ân......” Matthew chậm rãi gật đầu,“Ngươi nói đúng. Nat, ngươi là rất khó được cái loại này bằng hữu.”

Natalie - Portman cười cười, đây chẳng phải là nàng vẫn truy cầu kết quả sao? Nàng nhân cơ hội nói,“Ngươi cũng rất khó được.”

“Này bộ phim liền muốn phát hành ,[ Hancock ] cũng chụp xong.” Natalie - Portman giống như bằng hữu quan tâm bàn hỏi,“Kế tiếp có phải hay không chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian?”

Matthew lắc đầu,“Không có cách nào khác nghỉ ngơi. Biên kịch công hội đang tại chuẩn bị đại bãi công, ta kia hai hạng mục cũng nhận đến ảnh hưởng.”

Chế tác nhân liên minh cùng diễn viên công hội, đạo diễn công hội cùng biên kịch công hội đẳng công hội tổ chức ở giữa ký kết lợi ích chia sẻ hiệp nghị sang năm tháng một phân đến kỳ, Hollywood mấy đại công hội đều tưởng vi bên ta tranh thủ càng nhiều ích lợi, một hồi tự 1988 năm biên kịch đại bãi công sau trong nghề đối kháng sắp kéo ra đại mạc.

Giống hắn như vậy ngôi sao diễn viên cũng không lo lắng,[ Fast and Furious 4] cùng [ Twilight ] kịch bản đều đã hoàn thành sửa bản thảo, diễn viên công hội cùng đạo diễn công hội bãi công hẳn là sẽ không phát sinh, chế tác nhân liên minh đối đãi này hai đại tổ chức luôn luôn trấn an làm chủ, đây cũng là trong nghề mấu chốt nhất hai chức nghiệp, khẳng định có thể đạt được tân lợi ích phân thành.

Về phần biên kịch công hội, tựa như này chức nghiệp tại hành nghiệp nội hiện trạng như vậy, e rất khó đạt thành muốn điều kiện, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn ngay cả bọn hắn bản thân đều không muốn nhìn đến đại bãi công.

“Andrew - Stanton cái kia hạng mục đâu?” Natalie - Portman tựa hồ rất thay Matthew lo lắng,“Hay không sẽ nhận đến trùng kích.”

Matthew thở dài,“Andrew đã hoàn thành kịch bản, ta cùng David cùng hắn nói qua vài lần, Disney ảnh nghiệp đang tại trù bị [ Cướp biển vùng Caribbean 4], tài chính duy trì cường độ không đủ, muốn đối ngoại tiến hành dung tư, ta cùng David điện ảnh công ty chuẩn bị tiến hành liên hợp đầu tư, bất quá 2 ức hơn dollar sản xuất dự toán quá khủng bố, chúng ta cũng muốn dung tư, khẳng định cần thời gian rất lâu.”

Nghe đến những lời này, Natalie - Portman tất cả đều ghi tạc trong lòng, còn nói thêm,“Lấy của ngươi kêu gọi lực, dung tư hẳn là không khó.”

“Cũng không phải dễ dàng sự.” Matthew xòe tay,“Đề cập đến nhiều như vậy tài chính.”

Natalie - Portman gật gật đầu, nếu không phải đề cập nhiều như vậy tài chính,B kế hoạch cùng Brad - Pitt bên kia sớm liền cùng Andrew - Stanton tiếp xúc , trước mắt Pitt còn tại làm tương quan quan sát cùng điều nghiên, đồng thời cũng tại suy xét tài chính gom góp phương diện vấn đề.

Dựa theo Brad - Pitt thuyết pháp, bọn họ bất động thì thôi, động liền muốn một kích mà trúng.

Matthew nhìn nhìn đồng hồ, nhắc nhở nói,“Thời gian chênh lệch không nhiều , nên đi vào. Nat, chúng ta có thời gian lại trò chuyện.”

Natalie - Portman cười đối với hắn phất phất tay,“Có thời gian lại trò chuyện.”

Phòng khách quý trung nhân rất nhanh tiến vào ảnh thính, có thể dung nạp hơn một ngàn nhân chiếu phim đại sảnh không còn chỗ ngồi, đẳng Akiva - Goldsman mang theo kịch tổ chủ sáng nhân viên cuối cùng đi vào ảnh thính khi, trong phòng chiếu vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay.

Chiếu phim kéo ra đại mạc, một đoạn Truyền Kỳ như vậy bắt đầu.

Một bộ điện ảnh, một tòa thành, một người, một con chó.

Cuối cùng phát hành cắt nối biên tập phiên bản, Matthew sớm liền tại thử chiếu khi xem qua , có Guillermo - Del - Toro cắt nối biên tập thành phiến, vượt qua 80% vai diễn, đều do hắn đơn độc hoàn thành.

Đây là một bộ không hơn không kém kịch một vai điện ảnh.

Dựa theo Hollywood quen có lộ số, chân chính cấp địa cầu cùng nhân loại mang đến Diệt Tuyệt tính tai nạn , trừ ngoại tinh nhân ngoài, chính là nhân loại bản thân , nếu đây là một bộ phim bom tấn, đương nhiên muốn tuân theo Hollywood nhất quán lộ số.

Nhân loại y học phát minh một loại tân có thể chữa khỏi tật bệnh virus, không ngờ virus biến dị sau đem thụ lây nhiễm nhân loại biến thành hoạt cương thi.

Một hồi đại diện tích virus đột nhiên bùng nổ, truyền bá tốc độ cực nhanh cơ hồ không người có thể ngăn cản, không ai biết đáng sợ virus chi nguyên bắt đầu từ nơi nào, chỉ biết là nó là không có biện pháp đình chỉ , không thể nghịch chuyển , không thể chữa khỏi , trọng yếu nhất là, nó là nhân vi sáng tạo đi ra .

Robert - Neville thượng tá là New York thị một tài hoa hơn người vi khuẩn gây bệnh học giả, vi Mĩ quốc quân đội phục vụ. Hắn làm chính phủ đầu tư nghiên cứu chống cự lưu hành tính tật bệnh vaccin phòng bệnh tiên quân, nhìn virus trên ngã tư đường như thế tàn sát bừa bãi, lại cũng chỉ có bất lực.

Loại này thông qua không khí liền có thể truyền bá virus cuối cùng lấy một loại khó có thể chống đỡ tốc độ bao phủ toàn bộ thành thị, khiến cho tổng thống chỉ có thể hạ lệnh phong tỏa trưởng đảo địa khu, chưa bị lây nhiễm người mới có thể rời đảo.

Có thể nghĩ, loại này thực hiện tạo thành thị dân thật lớn khủng hoảng, New York thành nhất thời loạn thành một đoàn, Robert - Neville tại nôn nóng bên trong đem thê tử cùng nữ nhi đưa lên ra khỏi thành phi cơ trực thăng, lại thấy bọn họ chết ở trước mặt thảm kịch......

Christopher - Nolan ngồi ở trên vị trí, lại một lần cảm giác không có nói động Matthew - Horner biểu diễn tên hề là tổn thất, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên màn ảnh đặc tả màn ảnh, Matthew - Horner ánh mắt phảng phất có thể nói như vậy, kia biểu hiện ra ngoài cô độc cùng phẫn nộ, thật sự là rất sinh động, để người không tự giác nhớ tới thiết hán nhu tình.

Nếu thế giới chỉ có một người, cùng một điều bình thường cẩu, cẩu bất hạnh rời đi, một quái vật tung hoành thế giới, cô độc so tử vong còn đáng sợ.

Matthew - Horner đúng mức diễn xuất loại cảm giác này.

Hắn tối khó chịu vĩnh viễn là tuyệt vọng cô độc.

Như vậy một nhân vật, có lẽ bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác hắn mỗi một ngày đều bất quá là tại đần độn vượt qua.

Từng phồn hoa New York thị trở nên đồi bại thê lương, Độc Cô, không chỗ không ở.

Nguy hiểm, lúc nào cũng tới gần.

Bi thống, cô đơn, tuyệt vọng, sợ hãi cùng với xa vời ngày mai...... Nếu nhân vật này trọng điểm ở triển lãm này mấy thứ phản đối, kia bộ điện ảnh này cùng nhân vật này cũng liền không cái gì ý nghĩa , càng là tại hắc ám thời điểm càng là chờ mong ánh sáng, càng là tuyệt vọng thời điểm càng là chưa từng buông tay, mới là loại này cố sự tinh hoa sở tại.

Cho nên, cứ việc cả bộ điện ảnh sắc điệu u ám, lại thủy chung lưu vài tia tịch dương bàn ấm áp vầng sáng, tựa như mãn đuổi vọng trung kia một điểm hi vọng.

Christopher - Nolan không tự giác từ chính mình góc độ suy xét lên chỉnh bộ phim cơ cấu.

Một người một chó kịch tình xây dựng, bởi vì có bối cảnh chống đỡ mà tràn ngập chưa biết lực hấp dẫn, phim tiết tấu rất tốt, tại người xem vừa vặn cảm thấy không kiên nhẫn thời điểm, chủ sáng lại hướng nam chủ trên người áp một cọng rơm, Sam bị tang thi khuyển cắn thương, lây nhiễm virus.

Bất đắc dĩ dưới tình huống, nam chính tự tay bóp chết Sam.

Cái kia màn ảnh, vẫn dừng lại tại Matthew - Horner trên mặt, Matthew - Horner tuyệt không giống kia vài bình luận điện ảnh nhân nói được như vậy không chịu nổi, biểu diễn tuyệt đối đáng giá được phấn khích tuyệt luân này tán dương.

Hắn không có dùng khoa trương thần tình nhuộm đẫm hắn nội tâm đau xót, trên thực tế, vẻ mặt của hắn cơ hồ có thể nói là ngây ngốc . Thế nhưng, mỗi người đều có thể nhìn thấy hắn nội tâm thống khổ cùng tuyệt vọng.

Nguyên nhân vì có loại này cảm xúc trải đệm, hắn kế tiếp phá vỡ liền thuận lý thành chương, vẫn lãnh tĩnh tự giữ nam chính, lái xe xông về phía cương thi, muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận !

Đương nhiên, phim cũng không phải không có tiếc nuối, nam chính cuối cùng vì lưu lại nhân loại hi vọng, lựa chọn cùng cương thi đồng quy vu tận, lại trở về Hollywood anh hùng phiến truyền thống lộ số.

Christopher - Nolan cũng là đạo diễn, minh bạch đây là phim thương mại tất yếu , đừng nói là này bộ phim , cho dù là hắn quay chụp đại chế tác phim, cũng muốn suy xét thị trường nhận độ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 620: Nhẹ Nhàng Linh Hoạt Mà Không Mất Tinh Tế Diễn Kỹ

Phòng chiếu phim trung vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, Matthew cùng người sản xuất Akiva - Goldsman cùng đạo diễn Guillermo - Del - Toro cùng nhau, nhận người khác chúc mừng, trong đó không thiếu rất nhiều thanh danh hiển hách nhân vật.

“Cám ơn.”

Hắn mỗi lần cùng người bắt tay, đều biểu đạt lòng biết ơn,“Ngươi có thể đến ta phi thường vinh hạnh.”

Đột nhiên, nhất trương chỉ tại trên báo chí gặp qua gương mặt xuất hiện ở phụ cận, đây là một tóc nâu trung niên nhân.

“Rất xuất sắc biểu diễn.” Người nọ thò tay cùng hắn cầm,“Hi vọng chúng ta về sau có thể có hợp tác cơ hội.”

Matthew cùng hắn dùng lực nắm tay,“Bởi vì lịch phát hành, ta bỏ lỡ một lần hợp tác.” Lần trước hắn cự tuyệt, chính là dùng lịch phát hành không thích hợp vi lý do, nói lên lịch phát hành cũng xác thật không thích hợp,“Nolan đạo diễn, ta cũng hi vọng có thể có cùng ngươi hợp tác cơ hội.”

Hai người đều cười cười, trường hợp này cũng không khả năng nhiều lời, Christopher - Nolan rất nhanh ly khai.

Vị này tính rất nhanh liền đem trở thành thương nghiệp đạo diễn trung tân đại thần, Matthew xem qua Dark Knight, cũng biết này hệ liệt hiển hách thanh danh.

Lần đầu thức kết thúc, Matthew tham gia ánh sau tin tức tuyên bố hội, đơn giản nhận hoàn thông lệ phỏng vấn, liền ly khai rạp chiếu phim.

“Lại là một bận rộn ban đêm.”

Lên xe sau, hắn nhìn nhìn theo ở phía sau giải trí phóng viên, đối tài xế nói,“Hồi Waldorf khách sạn.”

Xe rời đi hạ thành khu, hướng tới năm mươi phố bên kia chạy tới.

Matthew nhìn ngoài cửa sổ xe, Washington quảng trường hình vòm đại môn tại Nghê Hồng chiếu xuống hết sức dễ khiến người khác chú ý, không khỏi nghĩ đến Washington quảng trường trước thân sử dụng, lung tung nghĩ ban đêm nơi này hay không sẽ có thật “Dạ ma” Xuất hiện đâu?

Hắn phía trước nghe Amanda nói qua, Washington quảng trường từng là một mảnh đầm lầy,18 cuối thế kỷ vi nghĩa địa công cộng, mai táng lúc ấy nhân bệnh sốt vàng qua đời nhân, sau này đào móc đi ra thi cốt lại có mấy vạn cụ nhiều,1819 năm thậm chí trở thành hình phạt treo cổ thị chúng hiện trường, này mấy huyết tinh qua lại, hay không sẽ lưu lại cái gì dấu vết?

Như là hình phạt treo cổ linh tinh , không phải dễ dàng tạo thành treo cổ quỷ sao?

Treo cổ quỷ? Matthew bỗng nhiên từ này mặt trên nghĩ tới cái gì, mơ hồ nhớ rõ từng xem qua một bộ về treo cổ quỷ phim kinh dị...... Đúng, phía trước nhớ tới khủng bố vũ trụ tựa hồ liền cùng này treo cổ quỷ phim kinh dị có liên quan, này phim gọi cái gì tới? Còn có đạo diễn là ai?

Sẽ không phim liền gọi [ treo cổ quỷ ] đi?

Hắn ngồi ở trên xe suy nghĩ một hồi, cảm giác không đúng, cuối cùng cũng không có nghĩ đến.

Từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, giới hạn trong cá nhân đam mê, phim kinh dị nhìn xem không phải rất nhiều, nhiều lắm cũng chính là Final Destination cùng [ Saw ] linh tinh , càng nhiều đều là đang nhìn điển hình Hollywood đặc hiệu phim hành động.

Tựa như hắn hiện tại đi lộ tuyến như vậy.

Như vậy lộ tuyến thiên nhiên liền sẽ không thảo một vài người thích, tỷ như nói New York bình luận điện ảnh mọi người.

Bất đồng với Los Angeles, tòa thành thị này bình luận điện ảnh nhân lấy chanh chua mà nổi tiếng, qua lại bởi vì hắn mà hôn môi con lừa mông Rex Reed có thể nói là điển hình đại biểu.

Nhưng bọn họ sẽ không thay đổi hắn lựa chọn lộ tuyến.

Này bộ I Am Legend tại bình luận giới nhận đến đãi ngộ, e sẽ không so với hắn phía trước kia vài điện ảnh hảo đến nơi nào.

Hắn còn nhớ rõ chưa thành danh tiền, vừa bị Helen - Hermann xếp vào Thiên Sứ trù tính công ty đệ nhất tiềm lực hộ khách, một lần cùng Helen - Hermann trao đổi khi, đối nữ người đại diện nói qua:“Ta muốn trở thành trên thế giới tối có danh điện ảnh ngôi sao”.

Helen - Hermann lúc ấy trả lời:“OK, chúng ta có thể xem xem mặt khác đại minh tinh là làm như thế nào , sau đó chúng ta chế định một lộ tuyến đồ.”

Bọn họ nghiên cứu đương thời trên thế giới 10 tối có danh điện ảnh ngôi sao, bọn họ cùng nhau nghiên cứu ra bọn họ thành công có cái gì hình thức, còn nghiên cứu trên lịch sử tối thành công 10 bộ điện ảnh, này 10 bộ điện ảnh bên trong có 10 bộ là đặc hiệu điện ảnh, đồng thời có 9 bộ là có ngoại tộc sinh vật xuất hiện đặc hiệu điện ảnh.

Cho nên hắn cùng Helen - Hermann rất dễ dàng liền quyết định muốn diễn [ Vua Bọ Cạp ] cùng [ Cướp biển vùng Caribbean ].

Tại có tương quan ký ức dưới tình huống, I Am Legend đại phiến hình thức khiến hắn không cần nghĩ nhiều là có thể tiếp được này hạng mục, còn lại chính là như thế nào diễn hảo.

Nhưng diễn hảo cũng không dễ dàng, I Am Legend là hắn tự nhận là biểu diễn tốt nhất một lần, lấy hắn tiêu chuẩn đến cân nhắc, nếu nói qua hướng kia vài phim có thể cho chính mình đánh chín mươi phân mà nói, kia Robert - Neville nhân vật này, hắn có năng lực vì chính mình đánh một trăm phân.

Jerry - Bruckheimer từng đối với hắn nói qua “Nếu ngươi có năng lượng từ linh phân làm đến chín mươi phân, ngươi là có thể từ chín mươi phân làm đến một trăm phân, cho nên diễn viên muốn đem năng lượng lớn nhất tập trung đến có thể làm đến cuối cùng cái kia thập phần.

Liền tại Matthew trong lúc miên man suy nghĩ, ô tô đến khách sạn, hắn một mình một người về tới phòng.

Nguyên bản hắn còn tưởng cấp Miranda Kerr gọi điện thoại, nhưng tiếp liền tưởng đến các thiên thần Victoria's Secret đều đi London, năm nay Victoria's Secret Show sẽ ở London tổ chức.

David - Ellison bên kia đã đặt hảo phiếu, năm nay Victoria's Secret Show ra điểm ngoài ý muốn, dùng cho catwalk chủ show diễn nguyên bản định tại Anh quốc tự nhiên lịch sử viện bảo tàng, song bên kia tháng mười một sơ tao ngộ đến ăn trộm án, duy mật phương diện không thể không lâm thời đổi mới địa điểm, đổi đến Soomerset cung, thời gian cũng từ mười hai tháng sơ lùi lại đến cuối năm.

Trở lại khách sạn, thay thế lễ phục, lại đi tắm rửa, Matthew ngồi ở trước máy tính, đặc biệt mở ra máy tính nhìn nhìn New York vài vị nổi danh bình luận điện ảnh nhân Blog cùng xã giao tài khoản, hôm nay không thiếu chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân ý thức được bản thân một ít vấn đề sở tại, cũng bắt đầu tùy thời tiến hành, phân phân tại trên hệ thống mạng mở trận địa.

Đặc biệt là vị kia Rex Reed, chẳng những có Blog, dựa vào tự thân bác ra vị bản lĩnh, tại trên mạng xã hội cũng hỗn ra nhất định danh khí.

Matthew mở ra Rex Reed xã giao tài khoản khi, vị này bình luận điện ảnh người đã đổi mới Blog, nội dung liền cùng I Am Legend có liên quan, hiển nhiên vừa xem qua phim trước tiên trường.

Bình luận điện ảnh nhân luôn luôn không xem trọng Matthew, Rex Reed tự nhiên sẽ không là ngoại lệ.

“I Am Legend này tiêu đề rất có khí thế, đáng tiếc tại phim bên trong không có nhìn thấy cái gì chân chính ‘Truyền Kỳ’. Này bộ phim ngoài sở hữu mánh lới, đều so phim bản thân càng có thể biểu đạt ra nó hi vọng biểu đạt gì đó. Tỷ như phim nửa bộ đầu xây dựng cái loại này ‘Trên đời chỉ còn một mình ta’ bi thương, tại hai bộ trong trailer đã có vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện; Phim cơ hồ mọi động tác trường hợp, cũng đều áp súc ở đệ nhị bản trong trailer; Phim bên trong không có một bóng người New York, tựa hồ cũng không có kia hơn mười khoản không có một bóng người thế giới các thành phố lớn áp phích càng hấp dẫn nhân.”

Theo sau, Matthew lại thấy được The New Yorker bình luận điện ảnh nhân Richard - Brody Blog, vị này nhất quán lấy sắc bén trứ danh bình luận điện ảnh nhân, năm phút đồng hồ trước vừa tuyên bố bình luận điện ảnh, đối với I Am Legend ngược lại là tương đối đúng trọng tâm.

“Tận thế bi tình đặt I Am Legend huy khó khăn đi tuyệt vọng, điện ảnh phía trước nửa đoạn làm thế giới cận sót lại một người Truyền Kỳ, Matthew - Horner suy diễn rất tốt đem một loại tuyệt vọng cô độc giao cho lý tưởng chủ nghĩa sắc thái, nhưng ở nửa đoạn sau biến chuyển sau, điện ảnh tắc lâm vào khuôn sáo cũ, chỉ là đắp nặn một bình phàm anh hùng.”

Làm phim nam chính, Matthew phi thường hiếm thấy tán thành một vị chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân quan điểm, này bộ phim sau một phần ba xác thật rất dung tục, nhưng đây không phải kịch tổ chưởng khống bất lợi, mà là cố ý làm, làm một bộ chế tác dự toán 1 ức 5000 vạn dollar, tuyên truyền phát hành dự toán 8000 vạn dollar siêu cấp cự chế, tất yếu đi đón ý nói hùa thị trường nhu cầu.

Akiva - Goldsman kịch bản cùng Guillermo - Del - Toro quay chụp, đều vi phim chuẩn bị hai hoàn toàn bất đồng kết cục, nhưng cuối cùng vẫn là khiến Robert - Neville giống truyền thống anh hùng như vậy, vì chính là phù hợp Hollywood thương nghiệp điện ảnh nhất quán lộ số.

Đệ nhị phiên bản kết cục tương đối văn nghệ một ít, kết quả đương nhiên cũng khả năng sẽ càng hảo, nhưng nhảy ra lộ số kết cục, cũng có khả năng mang đến cự đại phiêu lưu.

Không ai nguyện ý mạo loại này phiêu lưu, đừng nói là nắm giữ hậu kỳ chế tác đại quyền Akiva - Goldsman, dù cho đổi thành hắn làm quyết định, chỉ sợ cũng sẽ không tại công chiếu bản thượng lựa chọn một cái khác kết cục.

Hắn là một thương nghiệp ngôi sao, Hollywood điện ảnh chung quy là một môn sinh ý.

Ở trên mạng lật xem một hồi, Matthew xem xem thời gian, đã qua đêm khuya mười hai giờ, cấp Helen - Hermann đánh điện thoại, bên kia đang tại trò chuyện, năm phút đồng hồ sau Helen - Hermann điện thoại đánh trở về.

“Vừa tiếp đến Warner Bros điện thoại, trước tiên trường box office đi ra .” Nàng không có nhiều lời,“Chính ngươi nhìn hòm thư đi, ta vừa cho ngươi phát bưu kiện.”

Matthew lập tức đăng lục hòm thư, thấy được Helen - Hermann tân phát đến bưu kiện, bưu kiện rất ngắn, chỉ có một điều đơn giản thống kê con số -- I Am Legend trước tiên trường box office vi 1460 vạn dollar !

Nhìn thấy con số này, hắn búng ngón tay kêu vang, đóng lại máy tính, huýt sáo vào phòng ngủ, đêm nay có thể ngủ ngon giấc .

Thoải mái lại an tâm nằm xuống, Matthew mãn đầu chỉ có một ý niệm, I Am Legend Bắc Mĩ cuối tuần đầu box office có thể hay không đột phá 1 ức dollar đại quan?

Năm trước hắn diễn viên chính [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] sáng tạo hoàn toàn mới Bắc Mĩ điện ảnh thị trường tháng mười một mở màn kỉ lục, nếu năm nay tháng mười hai cũng có thể sáng tạo tân kỉ lục mà nói, cảm giác nhất định rất tuyệt.

Hơn nữa này đối một phương diện khác cũng có lợi.

Nếu này bộ phim box office đại bạo, hắn trên người aura hiệu ứng thế tất sẽ tiến thêm một bước tăng mạnh, đối với vài người nào đó đến nói, hắn xem hảo hạng mục cũng sẽ càng thêm có lực hấp dẫn.

Ngày hôm sau sáng sớm vừa rời giường, Matthew lại tiếp đến Helen - Hermann điện thoại.

“Đi xem truyền thông bình luận đi.” Helen - Hermann nhàn nhạt nói,“Của ngươi biểu diễn quảng thụ khen ngợi.”

Matthew lập tức khiến khách sạn đưa tới một tá báo chí, lấy ra mỗi phân giải trí trang, kề bên nhìn nhìn.

“Cô độc kiên trì, lơ đãng cảm động, ép buộc to lớn thân thể...... Matthew - Horner dùng xuất sắc biểu diễn, đem nửa đoạn đầu tận thế Waltz nhảy được hữu mô hữu dạng.”

“Thép cùng thủy tinh bên trong cỏ dại um tùm phế tích New York lại có chủng thê lương bi tráng mĩ, Matthew - Horner ở trong đó nhẹ nhàng mà không mất tinh tế kỹ xảo biểu diễn càng làm cho ‘Trên địa cầu cuối cùng một người’ khái niệm tràn ngập thuyết phục lực”.

“Cho dù phim phần sau lưu khuôn sáo cũ, Matthew - Horner cấp độ rõ ràng kỹ xảo biểu diễn cũng không tự giác hạ thấp thành có ngực không não show thể năng; Cứ việc như thế, hắn biểu hiện vẫn là so nhờ cậy CG thành nghiện đặc hiệu có xem đầu......”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 621: Đặt Bao Hết Duy Trì

Truyền thông đối với Matthew tại I Am Legend trung biểu diễn khen ngợi, chẳng những ra ngoài Matthew bản nhân đoán trước, cũng khiến nhất quán duy trì hắn các fan điện ảnh trở tay không kịp, quá khứ loại tình huống này thật sự là rất hiếm thấy , dù là ai đều biết Matthew chưa bao giờ lấy kỹ xảo biểu diễn mà trứ danh, thậm chí Roger Ebert còn phê bình qua hắn là “Chỉ biết khoe khoang thân thể nam bình hoa.”

Los Angeles Westwood khu một đống phòng ở bên trong, thái dương vừa mới dâng lên, liền có hàng loạt Matthew fan điện ảnh hội tụ ở nơi này.

“Lần này khen ngợi Matthew kỹ xảo biểu diễn cơ bản đều là các đại giải trí truyền thông phóng viên, bình luận điện ảnh nhân vẫn là lấy phê bình vi chủ.”

Brian - Liszt vừa lật xem báo chí, vừa đối vài danh đồng bạn nói,“Bất quá bình luận điện ảnh nhân lần này coi như là công bằng, phê bình điện ảnh địa phương cơ bản đều không tại Matthew trên người.”

Một người da đen nói tiếp nói,“Đó là bởi vì Matthew rất xuất sắc , nếu bọn họ lung tung chửi rủa, ngay cả cơ bản nhất công tín lực đều chưa .”

“Các ngươi nói Matthew lần này biểu diễn xuất sắc......” Daenerys đột nhiên chen vào nói nói,“Có thể hay không lấy Oscar biểu diễn thưởng.”

Hắc nhân lập tức lắc đầu,“Không có khả năng, loại này phim bom tấn làm sao có khả năng, vẫn là khoa học viễn tưởng đề tài.”

Brian - Liszt phụ họa,“Theo ta lý giải, Matthew đối Oscar hứng thú không lớn, các ngươi xem hắn chọn lựa phim cùng nhân vật cũng liền có thể đoán được. Lần này hắn phi thường xuất sắc, so với quá khứ một ít mạc danh kỳ diệu đề danh Oscar tốt nhất nam chính nhân mạnh hơn nhiều, bất quá Oscar cần quan hệ xã hội......”

Người khác phân phân gật đầu, dù cho đối fan điện ảnh đến nói, Oscar quan hệ xã hội cũng luôn luôn đều không là bí mật.

“Matthew phỏng chừng sẽ không chủ động đi quan hệ xã hội.” Brian - Liszt tiếp tục nói,“Này liền muốn xem Warner Bros bên kia nghĩ như thế nào .”

Hắn nhún vai,“Bất quá hi vọng cũng không lớn, ngươi không chủ động đi cạnh tranh mà nói, học viện kia bang lão nhân khả năng xem đều sẽ không nhìn ngươi.”

“Lại nói.” Hắn có vẻ rất lý trí, giơ lên trong tay báo chí nói,“Bình luận điện ảnh nhân đối phim vẫn là lấy kém bình vi chủ.”

Cái kia hắc nhân hỏi,“Báo chí nói như thế nào ?”

Mặt sau cũng có người hỏi,“Brian, nói nói trên báo chí bình luận điện ảnh, xem xem kia vài lạn hóa có thể ngăn được chúng ta Matthew sao?”

Thực ra mọi người đều rất rõ ràng, bình luận điện ảnh nhân phê bình tại Matthew trước mặt luôn luôn đều không kham một kích, trừ [ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] ngoài, Matthew diễn viên chính phim tại bình luận điện ảnh nhân quần thể trung bao giờ cũng là lấy kém bình làm chủ, kém bình lại cho tới bây giờ không thể ngăn cản Matthew một lần lại một lần đạt được thành công.

Bọn họ cũng hình thành một nhận tri, Matthew là cái loại này vi fan điện ảnh mà quay phim ngôi sao !

Cho nên, mỗi lần có Matthew phim phát hành, trước xem xem bình luận điện ảnh nhân gần như nghiêng về một phía chanh chua, lại đi rạp chiếu phim thưởng thức điện ảnh, sau đó đợi tuần đầu box office cự đại thành công, xem xét kia vài bình luận điện ảnh nhân mặt mũi quét rác, liền trở thành một thú vui lớn.

Brian - Liszt đem có chứa bình luận điện ảnh chuyên mục giải trí bản lấy ra đến, vừa nhìn vừa nói,“[ San Francisco kỷ sự báo ] cho rằng đạo diễn Guillermo - Del - Toro phi thường giỏi về xử lý xa hoa trường hợp, hơn nữa hắn cũng rất thông minh, khiến Matthew bảo trì chính mình bản sắc, thế nhưng CGI quái thú lại tựa hồ cùng này loại khoa học viễn tưởng kịch tình không quá phối hợp.”

Hắn phiên qua này trương báo chí,“[ Detroit tin tức ] bình luận điện ảnh chuyên mục: Matthew đáng xem, phim không đáng.”

“Hư......” Phía dưới truyền đến cùng nhau ồn ào thanh.

Daenerys nói thầm,“Nhìn như tại khen ngợi Matthew, trên thực tế vẫn là mịt mờ công kích, Matthew phim không đáng xem sao?”

Brian - Liszt mở ra một khác phân báo chí,“Hollywood Reporter Todd - McCarthy: Này chỉ là một bộ mạo hiểm hư cấu nhị lưu phim kinh dị.”

Hắc nhân lập tức nói tiếp nói,“Hắn vẫn là bất nhập lưu bình luận điện ảnh người đâu !” Hắn nói tiếp,“Ta không phải nói hắn là bình luận điện ảnh nhân trung bất nhập lưu mặt hàng, mà là bình luận điện ảnh người đều là một đám dựa vào điện ảnh hấp huyết lại không biết tôn trọng lạn hóa !”

Nghĩ đến Matthew thành danh tới nay thu nhận bình luận điện ảnh nhân công kích, gian phòng bên trong vang lên một mảnh phụ họa thanh.

Brian - Liszt không nói gì, khiến các đồng bạn tận tình phát tiết, Bella - Anderson từng giáo qua hắn, loại này dựng đứng một đám minh xác địch nhân thực hiện, phi thường có lợi cho fan điện ảnh đoàn kết nhất trí, có lợi cho bọn họ lấy càng lớn cường độ duy trì thích ngôi sao.

Ngoại bộ dựng đứng địch nhân, thường thường có thể giải quyết rất nhiều bên trong vấn đề.

Kinh doanh fan tổ chức cũng cần đầu não, cần nhất định vận doanh năng lực.

Đợi đến gian phòng bên trong hơi chút im lặng, Brian - Liszt còn nói thêm,“Này một điều không sai ! đến từ [ Boston Universal báo ]: I Am Legend thực ra là một bộ do trên địa cầu cuối cùng một vị chân chính điện ảnh ngôi sao sắm vai trên địa cầu cuối cùng một nam nhân phim.”

Hắn tiếp còn nói thêm,“Này còn có khen ngợi Matthew . USA Today xưng: Matthew cực cụ lây nhiễm biểu diễn không đủ để cứu vãn I Am Legend-- một bộ từ bắt đầu khi đối cô độc suy nghĩ sâu xa, dẫn nhân thắng phim hành động, dần dần phát sinh sai lầm biến hóa, hơn nữa không còn có trở lại quỹ đạo.”

“Thiết......” Không ít người nói,“Những người này chính là khen ngợi, cũng là dụng tâm kín đáo.”

“Này quần lạn nhân chung quy vẫn là nói xấu Matthew diễn phim lạn.”

Brian - Liszt không nói gì thêm, đợi đến gian phòng bên trong các đồng bạn phát tiết hoàn tất, lúc này mới nói,“Thời gian chênh lệch không nhiều , chúng ta đi rạp chiếu phim đi.”

“Ân !” Daenerys đề cao thanh âm,“Chúng ta đi đặt bao hết duy trì Matthew !”

“Đi !”

“Xuất phát !”

Một hàng mấy chục nhân ra phòng ở, hướng tới cách đó không xa một nhà rạp chiếu phim đi, tại giao lộ hội hợp một khác quần mấy chục nhân fan điện ảnh quần thể, rất nhanh đi đến rạp chiếu phim, chuẩn bị bao xuống cả một ảnh thính.

“Số năm ảnh thính mau ngồi đầy người?” Brian - Liszt tại cùng rạp chiếu phim người bán vé thương lượng,“Chúng ta phía trước dùng qua số sáu ảnh thính đâu?”

Người bán vé có chút bất đắc dĩ nói,“Số sáu ảnh thính có hơn hai mươi người xem, không có cách nào khác đơn độc bao cho các ngươi.”

“Mười hai hào đâu?” Brian - Liszt lại hỏi.

“Xin lỗi, Brian, tạm thời không thể cung cấp cho các ngươi độc lập ảnh thính đặt bao hết.” Rạp chiếu phim người bán vé có vẻ tương đương bất đắc dĩ,“Từ sáng nay bảy điểm bắt đầu, rạp chiếu phim có sáu buổi diễn mỗi cách mười lăm phút chiếu phim một hồi I Am Legend, sở hữu buổi diễn bên trong đều có vượt qua hai mươi người xem mua phiếu, còn không có chiếu phim buổi diễn cũng tại mấy ngày hôm trước dự thụ phiếu. Ta rất xin lỗi, hôm nay thật không thể cung cấp đặt bao hết.”

Hắn thử đưa ra một đề nghị,“Muốn hay không như vậy, các ngươi phân tán đến mặt khác buổi diễn bên trong?”

Brian - Liszt khẽ nhíu mày, bọn họ tới đã đủ sớm, lúc này mới vừa chín giờ, vẫn là thứ sáu chín giờ, nói như vậy đại bộ phận người đều cần đi làm đến trường......

Rạp chiếu phim trực ban quản lý lúc này từ trong văn phòng chạy lại đây, cùng Brian - Liszt nắm tay, hỏi thăm chi tiết tình huống, suy xét một hồi, nói,“Như vậy đi, ta điều chỉnh một chút.”

Hắn cầm lấy điện thoại, bấm gọi một dãy số, nói thẳng,“Chín giờ rưỡi [ Hoàng Kim la bàn ] không phải một tấm vé cũng không có bán đi sao? Triệt đi, đổi thành chiếu phim I Am Legend, các ngươi hiện tại liền đi xử lý !”

Nghe nói như thế, Brian - Liszt nhẹ nhàng thở ra.

Người bán vé cũng thở ra nhẹ nhõm một hơi, chung quy hơn trăm người đổ tại rạp chiếu phim tiền thính nơi này, cũng không phải biện pháp, người nhiều liền dễ dàng sai lầm.

Rạp chiếu phim trực ban quản lý buông xuống điện thoại, đối Brian - Liszt nói,“Các ngươi chờ một hồi, số 11 ảnh thính lập tức liền có thể chuẩn bị tốt.”

Brian - Liszt vẫn là rất khách khí ,“Cám ơn.”

Rạp chiếu phim bên này công tác hiệu suất phi thường cao, Brian - Liszt cùng Daenerys dẫn dắt này một chúng fan điện ảnh rất nhanh tiến vào số 11 ảnh thính, những người này chẳng những mua vé xem phim, còn mua các loại đồ uống thực phẩm, chỉ riêng bỏng liền có vượt qua ba trăm dollar tiêu phí.

“Các ngươi về sau phải chú ý......” Rạp chiếu phim trực ban quản lý phân phó mấy cái người bán vé,“Matthew - Horner fan điện ảnh thường xuyên xuất hiện tập thể đặt bao hết, gặp được sau nhất định phải trước tiên thông tri ta.”

Đối với rạp chiếu phim đến nói, Matthew - Horner chính là buôn bán ngạch cam đoan a !

Hắn làm thị trường tuyến đầu công tác, cảm thụ nhất rõ ràng, gần nhất hai năm nay, như là Tom - Hanks cùng Tom - Cruise linh tinh tên tuổi, cũng không có Matthew - Horner dùng tốt, Matthew - Horner tên này, chính là box office cam đoan !

Vị này trực ban quản lý gặp một bận rộn thứ sáu, ngắn ngủi một buổi sáng thời gian, trước sau có ba đợt lớn các trăm người tả hữu fan điện ảnh quần thể đột kích, yêu cầu đặt bao hết quan khán I Am Legend, hắn không chút do dự triệt bỏ một ít mặt khác phim chiếu phim, sửa thành gia ánh I Am Legend, đến ứng đối thị trường mới nhất biến hóa.

Hỏa bạo chiếu phim tình huống, đều thông qua Warner Bros bên kia nhất tuyến thị trường điều tra, đúng lúc phản hồi đến Matthew bên này, Matthew cũng thường xuyên ở trên truyền thông lộ diện, vì chính mình tân tác lớn tiếng rao hàng.

Này bộ phim bất đồng với [ Cướp biển vùng Caribbean ] hệ liệt, thậm chí bất đồng với qua lại bất cứ một bộ phim, I Am Legend nhân vật chính chỉ có hắn một người, là một hồi hoàn toàn kịch một vai, box office có thể trực tiếp phản xạ ra hắn thương nghiệp kêu gọi lực.

Tối thứ sáu, Matthew tại Waldorf khách sạn trong phòng tiếp khách mặt, tiếp nhận [ New York thời báo ] phỏng vấn, thăm hỏi trung vi I Am Legend này bộ phim lớn tiếng kêu gọi.

Dù sao hắn da mặt đủ dày, tự biên tự diễn cái gì đều là tiểu ý tứ.

“Ta phi thường thích đem tiểu nhân vật kịch tình để vào to lớn cố sự bên trong, của ta loại này lý niệm ở trong điện ảnh làm tối thành công chính là I Am Legend.” Matthew nói mặt không hồng tai không đỏ:“I Am Legend tuyệt không có khả năng trở thành một bộ vũ đài kịch, có phải hay không? Mọi người đều biết bộ điện ảnh này, đây là một người điện ảnh, một người cùng một con chó, làm một bộ đại phiến, ngươi khả năng cảm giác bộ điện ảnh này cần càng nhiều thứ, nhưng cho tới bây giờ, này lại là ta chụp qua tối mở ra phim, cùng với trả giá nhiều nhất phim.”

Hắn cũng nhắc tới bị thụ truyền thông khen ngợi biểu diễn,“Đây chính là ta sở si mê phim -- không cần quá nhiều biểu diễn, bởi vì mọi người không tưởng ở trong điện ảnh nhìn thấy biểu diễn, nếu ngươi biểu diễn quá nhiều, kia liền sẽ đem người xem cưỡng chế di dời, ngươi chỉ cần lấy tối thích hợp phương thức suy diễn ra của ngươi nhân vật ! ta cảm giác, ta làm đến điểm này !”

Matthew bên này ra sức thét to, Warner Bros bên kia đại lực mở rộng, I Am Legend thành công hay không phán đoán tiêu chuẩn chỉ có một -- box office !

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 622: Tốt Nhất Chú Giải

Tối đen phòng ngủ bên trong, Francis - Lawrence đột nhiên bị ác mộng bừng tỉnh, trực cảm thấy có cương thi hướng chính mình đánh tới, nhanh chóng thò tay mở ra đèn bàn, nhu hòa tia sáng nháy mắt xua tan hắc ám, hắn nhìn thấy giữa phòng ngủ căn bản không có cái gì cương thi, biết vừa làm một ác mộng, không khỏi thở ra nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng hắn lập tức nhận thấy được không đúng, bên cạnh không có một bóng người.

“Paula đâu?” Francis - Lawrence nói thầm một câu,“Đều nhanh buổi tối mười hai giờ , lại đi ra ngoài?”

Hắn phủ thêm áo ngủ, ra phòng ngủ, mơ hồ gian tầng một có ánh sáng, vội vàng chuyển tới thang lầu, một đường đi xuống lầu, theo tia sáng đi đến phòng khách trong, chỉ thấy Paula Patton đứng ở phòng khách thập tự giá phía trước biên, tựa hồ đang tại kiền thành cầu nguyện.

Đi đến Paula Patton mặt sau, Francis - Lawrence nghe được Paula Patton cầu nguyện thanh âm.

“Chúng ta ở trên trời phụ, nguyện người đều vâng theo của ngươi tên là thánh, nguyện của ngươi quốc hàng lâm, nguyện của ngươi ý chỉ hành tại dưới đất, giống như hành tại thiên thượng, nguyện Matthew - Horner không hề bị hoan nghênh, khẩn cầu I Am Legend box office đi thấp, khiến [ Alien vs Predator 2] đại bán. A men !”

Paula Patton tại trước ngực họa hoàn thập tự giá, lại trầm mặc đứng thẳng một hồi, lúc này mới xoay người nhìn về phía mặt sau, đối Francis - Lawrence nói,“Ngươi như thế nào lên?”

Francis - Lawrence từ bên cạnh trên giá áo lấy qua một kiện quần áo, phi tại Paula Patton trên vai, nói,“Một giấc tỉnh lại, ngươi không thấy , ta lại đây tìm ngươi.”

Paula Patton kéo Francis - Lawrence đi đến trước sô pha ngồi xuống, nói,“Vừa nằm bao giờ cũng là suy nghĩ I Am Legend, ngủ không được, liền đi xuống đến.”

Francis - Lawrence vỗ nhè nhẹ tay nàng, lại không biết nên nói cái gì, so với Paula Patton, hắn càng muốn nhìn thấy Matthew - Horner xui xẻo, như vậy hảo hữu Spike Lee nhìn thấy về sau, trong lòng cũng sẽ dễ chịu một ít, nói không chừng có thể thoát khỏi cồn cùng thuốc phiện hủ thực, từ đây tỉnh lại lên, một lần nữa trở thành một vị tự do dân chủ đấu sĩ.

Nhưng hôm nay buổi sáng hắn liền thấy được I Am Legend trước tiên trường box office, rõ ràng này chú định chỉ là hi vọng xa vời.

“Đừng nghĩ này mấy .” Francis - Lawrence an ủi nói.

Paula Patton làm sao không biết này mấy, lại không cách nào tiêu tan, nói,“Làm sao có khả năng không tưởng? I Am Legend đồng thời tại 4200 gia rạp chiếu phim mở màn, cơ hồ sở hữu thương nghiệp cụm rạp đều có chiếu phim, nếu cuối tuần đầu box office siêu cấp đại bạo......”

Nàng lắc lắc đầu,“Ta biết, I Am Legend tuần này khẳng định box office đại bán, nhưng muốn tuôn ra 1 ức dollar, cuối tuần nó lịch chiếu phim sẽ tiếp tục duy trì tại địa vị cao thượng vận chuyển, thế tất ảnh hưởng đến [ Alien vs Predator 2] lịch chiếu phim.”

Francis - Lawrence thở dài, lại không có nói chuyện, này mấy đều là 20th Century Fox muốn suy xét vấn đề, hắn chỉ là tiểu đạo diễn, không có phát ngôn quyền lực.

Paula Patton lại tại trước ngực vẽ một thập tự giá, kiền thành nói,“Ta chỉ ngóng trông I Am Legend ngày đầu box office không vượt qua 3000 vạn dollar, cuối tuần đầu box office có thể ở một ức dollar trong vòng.”

Dự thụ cùng trước tiên trường box office đặt ở nơi này, nàng cầu nguyện phi thường hiện thực.

Francis - Lawrence lại vỗ vỗ Paula Patton tay,“Chỉ mong sẽ không vượt qua một ức dollar.”

Trên tường đồng hồ đột nhiên gõ vang, Paula Patton lập tức đứng lên, đi vào bên kia thư phòng, mở ra máy tính, đẳng Francis - Lawrence lại đây sau, đăng lục box office theo dõi khí “Truyền thông con số” trang web, bất quá trên trang web số liệu còn không có đổi mới, I Am Legend box office thống kê mặt sau, vẫn là trước tiên trường 1460 vạn dollar.

“Còn chưa đổi mới?” Paula Patton khẩn cấp liên tiếp đổi mới trang web, đương nàng đổi mới đến lần thứ năm thời điểm, I Am Legend box office thống kê rốt cuộc thay đổi.

Nhìn thấy cái kia box office con số, nàng không khỏi ngẩn người, Francis - Lawrence cũng ngây ngẩn cả người.

4280 vạn dollar !

I Am Legend mở màn ngày đầu tính toán trước tiên trường box office thống kê là 4280 vạn dollar !

Paula Patton cùng Francis - Lawrence đều sững sờ ở trước máy tính, nếu ngày đầu box office bất quá 3000 vạn dollar, cuối tuần đầu ba ngày khẳng đột phá không được một ức dollar đại quan ! ngày đầu vượt qua 3000 vạn dollar, cuối tuần đầu rất có hi vọng trùng kích 1 ức dollar này một con số.

Nhưng ngày đầu box office là 4280 vạn dollar a !

Này ý nghĩa I Am Legend Bắc Mĩ cuối tuần đầu box office đột phá một ức dollar tỷ lệ thấp nhất cũng sẽ có 90% !

Paula Patton ngẩng đầu nhìn hướng Francis - Lawrence, hai người bốn mắt tương đối, đều thấy được trong đó bất đắc dĩ cùng vô lực, cầu nguyện lại có thể có ích lợi gì?

“Chỉ mong...... Chỉ mong......” Paula Patton bị một loại phát ra từ đáy lòng cảm giác vô lực chặt chẽ đặt tại trên ghế,“Chỉ mong chúng ta [ Alien vs Predator 2] có thể có I Am Legend tuần đầu box office một nửa.”

Francis - Lawrence lại lắc lắc đầu,“Có thể có 4280 vạn dollar ta liền thỏa mãn .”

Hai người nhìn box office theo dõi khí “Truyền thông con số” Trang web bên trên con số, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, một câu cũng không lại nói.

Theo I Am Legend ngày đầu box office đại bán, truyền thông chú ý độ tiến thêm một bước đề cao, thêm Warner Bros tỉ mỉ kế hoạch cùng chuẩn bị, thứ bảy ngày đó một đám tuyên truyền mở rộng cũng thuận thế bùng nổ.

[ New York thời báo ] trừ đăng Matthew phỏng vấn, còn như thế đưa tin.

“I Am Legend công chiếu ngày đầu lấy xuống box office 4280 vạn dollar, ảnh sử bài danh đệ 11 vị, cũng lập xuống từ trước tới nay 12 tháng Bắc Mĩ box office tối cao ngày đầu công chiếu kỉ lục, đây cũng là quỷ hút máu loại hình điện ảnh trung tối cao ngày đầu công chiếu box office. I Am Legend thế như chẻ tre xông lên Bắc Mĩ đan ngày box office bảng quán quân bảo tọa, đây cũng là Matthew - Horner từ ảnh tới nay tốt nhất kỳ nghỉ lần đầu thành tích, bộ phim này lại một lần nữa chứng minh Matthew - Horner không gì sánh kịp box office kêu gọi lực.”

Yahoo trang web thì tại giải trí bản đầu đề thượng cường điệu đưa tin một phương diện khác.

“I Am Legend hảo xem sao? Tại hệ thống mạng trang web cổng thông tin thượng, I Am Legend truyền thông cho điểm là ‘A-’, người xem chấm điểm là ‘A’, truyền thông bình luận khen chê không đồng nhất, đa số là nhằm vào này xây dựng tận thế không khí triển khai tranh luận, tại Rotten Tomatoes trang web thu thập bốn mươi lăm thiên bình luận điện ảnh thượng, I Am Legend mới mẻ độ vi 61%, tại thuần thương nghiệp phim trung, như vậy thành tích không tính kém.IMDB trang web cũng cấp đánh ra 8.5 cao phân, dựa theo trước mắt trạng thái, I Am Legend cuối cùng Bắc Mĩ box office có hi vọng đột phá 3 ức dollar.”

[ Washington Post ] tại trên giải trí bản đăng ra như vậy tiêu đề: I Am Legend làm một bộ “Khoa học viễn tưởng phim kinh dị” Cư nhiên may mắn tại toàn gia sung sướng thời tiết vọt tới như vậy cao, thật sự là nghe rợn cả người !

Bất quá,[ Los Angeles thời báo ] thượng một thiên đưa tin, có lẽ có thể làm tốt nhất chú giải.

“Tại Hollywood hôm nay phát triển diễn viên trong, có tư cách xưng được với ‘Ta là Truyền Kỳ’ người cũng không nhiều, Matthew - Horner không thể nghi ngờ là danh phù kỳ thực một. Cứ việc ‘2000 vạn dollar ＋ box office chia hoa hồng’ cự ngạch thù lao khiến không thiếu nhà làm phim đối Matthew - Horner chùn bước, nhưng sở hữu vì hắn thanh toán quá cao ngạch thù lao nhà làm phim không một không đạt được cự đại hồi báo.”

“Cho nên nói, đương khoa học viễn tưởng, kinh sợ, động tác, ma huyễn, phối âm cùng kịch tình thông sát Matthew - Horner lại thành công khi, chỉ thống kê box office con số là xa xa không đủ . I Am Legend này một dịch đối toàn bộ nghề cống hiến, đặc biệt là tại biên kịch nhiệt liệt bãi công, nghiệp giới một mảnh bất an hôm nay, thật sự ý nghĩa trọng đại....... Cái gì gọi Thiên Vương cự tinh? Như vậy mới xứng ! người như thế không lấy 2000 vạn dollar thù lao ta đều cảm giác mệt, chẳng lẽ nên đem này tiền giao cho Warner Bros đi chụp [ miêu nữ ] hoặc là giao cho Sony giải trí đi chụp [ tuyệt mật phi hành ] sao? Đối với Matthew - Horner, không cần đề kỹ xảo biểu diễn, box office kêu gọi đủ sức để thuyết minh hết thảy.”

“Nói đến kỹ xảo biểu diễn, Warner Bros cùng I Am Legend chế tác tổ, cũng có thể cảm tạ Matthew - Horner lấy vạn người không thể khai thông cường thế khí phách cùng không gì so sánh nổi ngôi sao mị lực trấn trụ trường, hắn ở trong phim cống hiến này kỳ nghỉ giỏi nhất biểu diễn, Oscar đem như thế nào bình phán Matthew - Horner tại I Am Legend phấn khích phát huy cũng là hấp dẫn nhân câu đố.”

Truyền thông phạm vi lớn đưa tin, có thể hấp dẫn đến càng nhiều người chú ý Matthew cùng I Am Legend này bộ phim.

Đến thứ bảy, I Am Legend tại rạp chiếu phim trong nhiệt độ không giảm, tỷ suất chiếu phim cùng tỷ lệ chỗ ngồi đều ngạo thị đồng kỳ phát hành phim, box office theo dõi khí “Truyền thông con số” Tổng tài Paul - Dergarabedian tại nhận truyền thông phỏng vấn khi, lại một lần nhắc tới Matthew.

“Vì sao I Am Legend box office sẽ như vậy cao? Bởi vì Matthew - Horner nhận đến Mĩ quốc các nhân chủng thích, hắn chẳng những nhận đến người da trắng hoan nghênh, tại phi duệ người Mĩ, Latin duệ người Mĩ trung cũng rất được hoan nghênh, thậm chí ngay cả châu Á đều phi thường thích hắn.”

Paul - Dergarabedian đối với TV màn ảnh không chút nào keo kiệt đối với Matthew tán thưởng,“Tại Hollywood, bình thường dùng hai ngàn vạn câu lạc bộ đến làm cân nhắc ngôi sao tuyến đầu tiêu chuẩn, này mấy ngôi sao diễn viên chính điện ảnh cũng bình thường có cường đại kêu gọi lực. Bất quá, tại chế tác phí tổn càng ngày càng cao hôm nay, giống Tom - Cruise, Tom - Hanks, Harrison - Ford, Brad - Pitt, Julia - Roberts này mấy hai ngàn vạn câu lạc bộ ngôi sao, năm gần đây tân tác mệt mỏi, đắt khách năng lực cũng xa xa không bằng trước, chỉ có Matthew - Horner, vẫn là trước sau như một xứng với giá trị.”

Cuối cùng, hắn còn nói đến I Am Legend bên trong trống trải thành thị,“Khó trách Matthew - Horner sẽ cảm thấy cô độc, bởi vì trên địa cầu những người khác đều đến rạp chiếu phim bên trong nhìn hắn diễn viên chính điện ảnh a”

Này mấy đưa tin thêm vào cùng một chỗ, hình thành phần đông lợi hảo điều kiện, khiến rất nhiều nguyên bản không thuộc về Matthew fan điện ảnh cũng phân phân tiến vào rạp chiếu phim, đi mua I Am Legend vé xem phim.

Còn có, kia vài tại đưa tặng bất động sản sự kiện trung lộ chuyển phấn nhân, cũng vi phim box office cống hiến tương đối lớn số định mức.

Không nói khác, dựa theo Helen - Hermann nói cho Matthew tin tức, Hollywood nghiệp nội phần đông chuyên nghiệp quan hệ xã hội công ty, đã đem sự kiện này xem như kinh điển án lệ đến nghiên cứu.

Thứ bảy quá khứ, I Am Legend lại thu 4020 vạn dollar, Bắc Mĩ box office tích lũy 8300 vạn dollar, cự ly một ức dollar chỉ có một bước xa.

Đương nhiên, ai cũng sẽ không xem nhẹ, này bộ phim box office đại bán sau lưng, Warner Bros cũng là mấu chốt nhân tố chi nhất.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 623: Bình Luận Miễn Dịch Lực

Tuy rằng tất cả mọi người công nhận Matthew kêu gọi lực phát huy cự đại tác dụng, thế nhưng ai cũng sẽ không bỏ qua phía sau màn thôi thủ Warner Bros, lục đại điện ảnh công ty kinh doanh trạng huống thực ra cũng có cao thấp chi phân.

Từ 2000 năm đến nay 7 năm nội, tại box office trên thị trường tối chiếm ưu thế thuộc về Warner Bros ảnh nghiệp, mỗi năm cuối năm các đại công ty thống kê năm đó box office chiến tích thời điểm, Warner Bros ảnh nghiệp cơ hồ đều là xếp đến ba danh đầu , mà tại 2001 năm,2004 năm,2003 năm cùng 2006 năm, Warner Bros ảnh nghiệp đều là năm đó Bắc Mĩ box office lớn nhất số định mức kẻ có được, bình thường đều có thể chiếm trước 15% trên đây số định mức.

Mặt sau theo sát mà lên chính là Disney, bất quá trước mắt Warner còn dẫn đầu Disney một thân vị.

Warner Bros ở toàn bộ truyền thông tập đoàn, tại I Am Legend mặt trên đầu nhập vào cự đại tài nguyên, này sau lưng cường đại truyền thông đế quốc tại [ Hoàng Kim la bàn ] thất bại sau tập trung tinh lực mãnh thôi I Am Legend, thêm Matthew một loạt tranh thủ nhãn cầu hành động, làm cho bọn họ có thích hợp phát huy đề tài, tuyên truyền mở rộng chân chính làm đến người qua đường đều biết; Mà từ lễ Tạ ơn bắt đầu liền giống như nước lặng điện ảnh thị trường, cũng vi box office núi lửa đại bùng nổ tụ tập đủ nhiều năng lượng.

Từ nào đó phương diện đến nói, Matthew cùng I Am Legend kịch tổ cũng muốn cảm tạ [ Hoàng Kim la bàn ] thất bại.

Tại chủ nhật một lần gặp thượng, Warner Bros phát hành bộ Dan Feynman hưng phấn nói:“Đồng Matthew - Horner làm sinh ý thật tốt, hắn chính là đương kim thế giới tốt nhất box office cự tinh.”

Cùng lúc đó, Warner Bros đem Nicole Kidman xếp vào thương nghiệp đại chế tác hợp tác sổ đen.

“Mĩ quốc người xem luôn luôn liền không thích qua này Australia nữ nhân.”

Từ Burbank Warner đại lâu đi ra, Helen - Hermann vừa đi vừa đối Matthew nói,“Cũng chính là cùng Tom - Cruise ly hôn kia hai năm, công chúng đồng tình khiến nàng tình cảnh hơi chút hảo một ít, nhưng rất nhanh liền đánh trở về nguyên hình......”

Matthew tối hôm qua mới từ New York trở về, căn bản không có ngủ ngon, lười biếng duỗi eo,“Quản nàng đâu.” Đi đến trước xe, hắn kéo ra cửa xe lên xe, ngồi tựa ở trên ghế ngồi, đẳng Helen - Hermann từ bên kia lên xe, nói,“Ta ngủ bù, đến địa phương kêu ta.”

Kế tiếp muốn đi nhận Vanity Fair phỏng vấn, Vanity Fair chuẩn bị đem khiến hắn làm sang năm đầu năm tập san bìa mặt nhân vật, tuy rằng Vanity Fair đầu năm bìa mặt nhân vật không giống [ Time Magazine ] niên độ nhân vật lực ảnh hưởng lớn như vậy, nhưng trong giới giải trí cũng là có hạn truyền thông tài nguyên.

Hắn cũng trúng tuyển [ Time Magazine ] niên độ nhân vật phong vân hậu tuyển nhân, bất quá Helen - Hermann sớm liền từ Warner phương diện được đến xác thực tin tức,[ Time Magazine ]2007 năm niên độ nhân vật phong vân là ***.

Matthew tuy rằng rất tự tin, nhưng cũng biết chính mình lực ảnh hưởng không có khả năng so được với *** như vậy tồn tại.

Helen - Hermann lại không có khiến Matthew nghỉ ngơi ý tứ, nói thẳng,“Ngươi buổi tối lại trở về nghỉ ngơi.”

“Có chuyện?” Matthew nhìn nàng hỏi.

“Diễn viên công hội cho ngươi phát thông tri.” Helen - Hermann ngữ khí vẫn là nhất quán vững vàng,“Muốn ngươi làm tốt bãi công chuẩn bị.”

Nghe nói như thế, Matthew có chút đau đầu, hỏi,“Ngươi ý tứ đâu.”

Helen - Hermann không có nhiều làm tự hỏi, nói,“Của ngươi đệ nhất thân phận cùng chức nghiệp là diễn viên, cho nên ngươi tất yếu cùng sở tại công hội nhịp độ bảo trì nhất trí.”

Matthew gật gật đầu,“Ta biết, ngươi xem hồi phục đi.”

Helen - Hermann lại dặn dò nói,“Nếu hai diễn viên công hội, đạo diễn công hội cùng biên kịch công hội đẳng đều tại chuẩn bị bãi công, có người hỏi cùng tương quan vấn đề, ngươi không cần nhiều lời, nhất định phải thận trọng.”

“Công hội sẽ không thật bãi công đi?” Matthew hảo kỳ hỏi.

Bên này công hội không phải bài trí, thật muốn phát động bãi công mà nói, có thể tạo thành toàn bộ nghề chết, nếu diễn viên công hội, đạo diễn công hội cùng biên kịch công hội đồng thời bãi công, Hollywood cũng sẽ như vậy tê liệt.

“Theo ta được biết......” Helen - Hermann nhàn nhạt nói,“Diễn viên công hội cùng đạo diễn công hội bãi công hẳn là sẽ không phát động, chế tác nhân liên minh đã cùng này hai đại tổ chức bắt đầu tiếp xúc đàm phán , nhiều nhất đến tháng một liền có thể đạt thành tân hiệp nghị. Về phần biên kịch công hội......”

Nàng lắc lắc đầu,“Chế tác nhân liên minh đã cự tuyệt biên kịch công hội khai ra điều kiện, song phương hai lần trước đàm phán đều lấy vỡ tan mà chấm dứt.”

Matthew nháy mắt minh bạch lại đây,“Các biên kịch lại muốn đại bãi công .”

Hai mươi năm trước, Hollywood bùng nổ qua một lần biên kịch đại bãi công, sau đó chế tác nhân liên minh cùng biên kịch công hội ký tên kỳ hạn hai mươi năm hiệp nghị.

“Biên kịch bãi công rất khó tránh cho.” Helen - Hermann nhìn xem phi thường thấu triệt,“Các biên kịch đem chính mình nhìn xem rất trọng yếu, cho rằng chính mình đồng diễn viên cùng đạo diễn như vậy, là điện ảnh TV chế tác trung trọng yếu nhất một khâu, nhưng người khác hiển nhiên không như vậy xem, khác nhau trong thời gian ngắn không thể dễ dàng tiêu trừ, biên kịch công hội muốn tranh thủ chính mình quyền lợi, chỉ có bãi công một con đường.”

Matthew nghĩ nghĩ, hỏi,“Nếu các biên kịch thật bãi công , ta đứng ở nào một bên?”

Helen - Hermann mặt không hồng tâm không nhảy nói,“Đến thời điểm lại nói, chúng ta xem hướng gió lại quyết định đổ hướng nào một bên.”

Matthew xung nàng dựng thẳng lên một căn ngón cái,“Của ngươi ứng đối quả nhiên ổn thỏa.”

Warner đại lâu bên trong, điện ảnh bộ tổng tài Jeff - Robinov cùng phát hành bộ tổng giám Dan Feynman đứng ở bên cửa sổ sát đất, nhìn kia chiếc dễ khiến người khác chú ý Maybach Benz dần dần rời xa.

“Ta đoán trước đến I Am Legend sẽ box office thành công.” Jeff - Robinov thu hồi ánh mắt, nói,“Lại không nghĩ rằng như vậy một bộ phim, cuối tuần đầu box office thế nhưng có thể qua ức !”

Tuy rằng chủ nhật mới qua một nửa, nhưng tất cả mọi người biết I Am Legend cuối tuần đầu lấy đến một ức dollar rất nhẹ nhàng.

Dan Feynman đầu tiên là phát ra khàn khàn tiếng cười, tiếp dùng đồng dạng thanh âm nói,“Ai khiến đây là Matthew - Horner kịch một vai đâu.”

Jeff - Robinov chấp chưởng Warner điện ảnh bộ nhiều năm, giờ phút này lại cũng không khỏi lắc đầu,“Một bộ lại một bộ tràn ngập phản đối bình luận điện ảnh điện ảnh, cố tình đều có thể đạt được thành công.”

“Ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua sao?” Dan Feynman nói ra một rất nhiều người chung nhận thức,“Nghiệp nội công nhận, Matthew - Horner diễn viên chính khoa học viễn tưởng phim hành động có siêu cường ‘Bình luận miễn dịch lực’, cho nên bình luận điện ảnh mọi người đối I Am Legend đến cùng nói như thế nào cũng không phải rất trọng yếu; Thực ra có Matthew - Horner, kém bình lực ảnh hưởng đều có thể bị triệt tiêu hơn phân nửa .”

Jeff - Robinov phía trước cũng nghe nói qua, cho nên nhẹ nhàng gật gật đầu.

Lần này thành công, đối với hắn tự thân công trạng cũng là một trợ giúp lớn, bởi vậy Dan Feynman không chút do dự hóa thân thành “Matthew thổi”, còn nói thêm,“Thực ra hết thảy đều chỉ về hai đương kim ảnh đàn tối tin cậy âm tiết: Matthew - Horner ! cho nên, bình luận điện ảnh nhân nói như thế nào có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ người xem sẽ bởi vì bọn họ kia vài chanh chua mà nói mà không đi truy xem bộ điện ảnh này sao?”

Hắn lắc đầu,“Không ! không...... Người xem vẫn là sẽ khẩn cấp nhìn, sau đó phát hiện Matthew - Horner nhân vật cùng biểu diễn, trước sau như một phù hợp bọn họ khẩu vị.”

“Đan, ta có một ý tưởng.” Jeff - Robinov đột nhiên nói,“Nếu chúng ta vi I Am Legend trình báo Oscar, có thể hay không lấy đến mấy cái có giá trị tiểu kim nhân trở về? Tỷ như tốt nhất nam chính. Một khi đoạt giải mà nói, phim tương lai ích lợi sẽ càng đại.”

Dan Feynman tự hỏi một hồi, nói,“Có thể trình báo thử một chút. Bất quá, Jeff, có chuyện ta cần phải trước nhắc nhở ngươi, học viện đám người kia không thế nào thích Matthew - Horner, hơn nữa Matthew - Horner đối Oscar biểu diễn thưởng cũng không có hứng thú, hắn bên kia không có khả năng tích cực quan hệ xã hội, phỏng chừng cũng sẽ không tại Oscar tuyên truyền mở rộng mặt trên có đầu nhập.”

Jeff - Robinov gật gật đầu, sau đó châm chước một hồi, còn nói thêm,“Đi trước trình báo, ngươi lại đi cùng Helen - Hermann câu thông, đây là Oscar.“

“Ân.” Dan Feynman trước ứng xuống dưới, nói tiếp,“Phỏng chừng không có kết quả.”

Thực ra cử hành thử chiếu thời điểm, hắn liền cùng Helen - Hermann nói lên qua phương diện này sự tình, Helen - Hermann cái kia nữ nhân, nửa điểm hứng thú cũng không có.

Người đại diện thái độ trực tiếp phản ứng hộ khách thái độ, hơn nữa trong giới ai chẳng biết Matthew - Horner chưa bao giờ tham diễn độc lập phim văn nghệ, đối Oscar hướng đến không lạnh không nóng.

Liền tại Dan Feynman bấm gọi Helen - Hermann điện thoại, chuẩn bị ước thời gian gặp mặt thời điểm, Matthew đã tiến vào Vanity Fair studio, quay chụp lên bìa mặt ảnh chụp.

So với nữ nhân, nam nhân tại phương diện này muốn đơn giản một ít, hơn nữa Matthew hôm nay tư bản hùng hậu, sớm liền cùng Vanity Fair phương diện làm qua câu thông, sẽ không quay chụp bất cứ đại xích độ ảnh chụp.

Vanity Fair tạp chí tại Bắc Mĩ thanh danh hiển hách, trên gốc lại là giải trí bát quái tạp chí, như là ngôi sao gần như lộ ra trọn vẹn ảnh chụp hoặc là mặt khác siêu đại xích độ hình ảnh, thường xuyên xuất hiện ở trên bìa.

Quay chụp bị Matthew hạn định ở nửa giờ bên trong hoàn thành, theo sau đi đến studio một bên chuyên môn bố trí hảo nơi sân, phỏng vấn do Vanity Fair nổi tiếng nữ phóng viên Nancy Jo Sales cùng hắn một chọi một tiến hành.

Hiện tại là I Am Legend chặt chẽ nhất tuyên truyền giai đoạn, như là như vậy thăm hỏi, Matthew hành trình trong rất nhiều.

Trước công chiếu tuyên truyền trung, hắn cùng Warner Bros sử dụng rất nhiều không phải thông thường tuyên truyền thủ đoạn, tỷ như đưa tặng bất động sản sự kiện cùng tranh cử tổng thống hâm nóng đợi đã (vân vân), nhưng hiện tại box office đã đại bạo, hết thảy đều giống như mong muốn thuận lợi, không phải thông thường thủ đoạn không có tiếp tục tất yếu, kế tiếp chính là dần dần từng bước chạy thông cáo.

Rất nhanh, Nancy Jo Sales hỏi ra thứ nhất vấn đề,“Matthew, ngươi tiếp I Am Legend cảm thấy có khiêu chiến sao?”

“Tiếp này bộ phim bản thân chính là một khiêu chiến, ngẫm lại xem, ước chừng có 80 trang trong kịch bản chỉ có ta cùng một con chó.” Matthew tạm dừng tự hỏi một chút, còn nói thêm,“Một người kịch một vai cũng không dễ dàng, khi ngươi không có ngoại bộ kích thích, không có nhân với ngươi nói chuyện, ngươi liền sẽ mất đi kích thích phản ứng khái niệm......”

Lần này phỏng vấn vẫn duy trì liên tục đến buổi tối, phỏng vấn chấm dứt sau, Vanity Fair tổng biên Tina - Braun mời Matthew cùng Helen - Hermann cùng ăn bữa tối, chuyên môn câu thông tân niên sau muốn khan phát tương quan văn chương, Matthew thẳng đến buổi tối mười giờ hơn mới trở lại Horner trang viên.

I Am Legend phát hành cuối tuần sắp kết thúc, tân một tuần rất nhanh đến.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 624: Box Office Đại Đế

Thứ hai buổi sáng, một chiếc xa hoa siêu xe mang theo cự đại tiếng nổ vang, đi đến B kế hoạch điện ảnh công ty cửa, Brad - Pitt đình hảo xe, cầm trên đường mua báo chí, xuống xe tiến vào công ty, cùng mấy cái chủ động chào hỏi viên công nhẹ nhàng gật đầu, đi vào văn phòng, hắn trợ lý lập tức đưa lên một ly nóng hôi hổi cà phê.

Bưng lên cà phê uống một ngụm, độ ấm vừa lúc, Brad - Pitt trước mắt nhìn trên bàn công tác văn kiện, cầm lấy đọc một lần, Wachowski tỷ đệ Cloud Atlas hạng mục đang tại tiến hành tiền kỳ trù bị, cần đệ nhị bút tư kim,B kế hoạch phải nhanh một chút hướng phương thứ ba đảm bảo công ty tài khoản trung rót vào 4000 vạn dollar.

Nhìn kỹ một lần, lại gặp được xét duyệt kế toán viên cao cấp đã kí tên, hắn cầm lấy bút bi, cũng tại mặt trên ký xuống danh tự, sau đó khiến trợ lý đem văn kiện đưa đi tài vụ bộ môn, tận khả năng mau hoàn thành chuyển khoản.

Này bút tư kim lại ném vào đi,B kế hoạch công ty đã hướng Cloud Atlas này hạng mục bên trên chú tư 7000 vạn dollar , còn thừa 3000 vạn dollar cũng chuẩn bị tốt .

Nhưng hắn không có cảm giác được cố hết sức, này mấy tiền đại bộ phận đến từ dung tư cùng dự thụ, chân chính thuộc về B kế hoạch công ty đầu tư bất quá 4000 vạn dollar mà thôi.

Đối với hắn như vậy có được trên ức thân gia người đến nói, vẫn là có thể gánh nặng được .

Bất quá, đồng thời lại làm một cái khác đại hạng mục liền có điểm cố hết sức .

Brad - Pitt nghĩ đến Andrew - Stanton [ dị tinh chiến trường ], không khỏi khẽ nhíu mày, hắn bên này hai ngày trước đã cùng Andrew - Stanton làm qua chính thức tiếp xúc, Andrew - Stanton trước mắt lớn nhất khó khăn là Disney phương diện tài chính duy trì cường độ không đủ, Walt Disney vừa thu mua Pixar phòng công tác, toàn bộ tập đoàn đều tài chính khẩn trương, Disney ảnh nghiệp cuối cùng trọng điểm hạng mục là [ Cướp biển vùng Caribbean 4] như vậy có tuyệt đối cam đoan tục tập, chỉ có thể vi Andrew - Stanton cung cấp mấy ngàn vạn dollar tài chính......

Andrew - Stanton cố ý Matthew - Horner đảm nhiệm nam chính, lớn nhất suy xét vẫn là dựa vào Matthew - Horner kêu gọi lực đến gom góp tài chính.

“Matthew - Horner hiện tại là box office cam đoan !” Hắn không khỏi nhớ tới Andrew - Stanton lúc ấy nói lời nói,“Chỉ cần có thể kéo đến hắn làm chủ diễn, hơn hai ức dollar trù tư nói vậy không là vấn đề.”

Hắn đã thám thính đến, Matthew - Horner số 13 phòng công tác cùng David - Ellison Skydance ảnh nghiệp tất cả đều có đầu tư này hạng mục ý đồ.

Brad - Pitt kéo ra bàn công tác bên trái ngăn kéo, bên trong là [ dị tinh chiến trường ] kịch bản cùng hạng mục kế hoạch thư, Andrew - Stanton nếu nguyện ý cho hắn kịch bản cùng kế hoạch thư, thuyết minh hắn không hẳn thầm nghĩ dựa vào Matthew - Horner......

Hollywood những người này, ai sẽ đem chính mình cột vào trên một thân cây?

Liền nói Matthew - Horner, cùng Warner Bros liên tiếp hợp tác [ Sparta ba trăm dũng sĩ ], I Am Legend cùng [ Hancock ] ba hạng mục, Warner Bros cố ý tiếp tục phát hành hắn trù bị trung hai tân hạng mục, nhưng Walt Disney khai ra điều kiện càng hậu đãi, hắn còn không phải ném xuống Warner Bros, cũng không quay đầu lại đầu nhập vào Disney ôm ấp?

Thương nghiệp hợp tác, vĩnh viễn là ích lợi ưu tiên.

Brad - Pitt nhẹ nhàng gõ dưới bàn, khép lại ngăn kéo, nhớ tới trên đường mua báo chí, thực ra cuối tuần trước điện ảnh thị trường phát sinh một vài sự, cùng tương lai hay không đầu tư [ dị tinh chiến trường ] có trực tiếp quan hệ.

Lật đến báo chí giải trí trang, hắn thấy được tương quan đưa tin.

“Nghỉ hè thời điểm tất cả mọi người cho rằng năm nay sẽ nhân tổng box office phá kỷ lục mà bị ghi vào sử sách, kết quả các dã tâm lớn chi tác thứ tự chìm nghỉm mùa thu cùng ảnh thị nhiệt độ hàng được so nhiệt độ không khí còn nhanh kỳ nghỉ, lại cả kinh Hollywood không dám lại lấy này nói sự, đặc biệt là [ Hoàng Kim la bàn ] kia ác mộng bàn lần đầu thành tích dứt khoát để người run rẩy...... Hôm nay hi vọng cuối cùng liền ký thác tại tuần này phát hành I Am Legend trên người, tất cả mọi người tại chờ đợi box office đại đế Matthew - Horner có thể ngăn cơn sóng dữ.”

Brad - Pitt không khỏi khẽ nhíu mày, ai nói Hollywood hi vọng đều ký thác tại Matthew - Horner trên người? Hắn B kế hoạch liền không có !

Cũng không đúng,B kế hoạch phát triển giống như cũng tại cùng Matthew - Horner thành công cước bộ đi......

Hắn không lại nghĩ nhiều, nhìn trong tay báo chí.

“Ai nói hiện thực không giống điện ảnh? Tuy nói vận mệnh thông hướng không thể dự tri tương lai, nhưng kia tràn ngập hí kịch tính nghịch chuyển hôm nay đang tại hiện thực Hollywood trình diễn ! đúng vậy, Matthew - Horner diễn viên chính I Am Legend kia huy hoàng lần đầu thành tích đảo qua âm trầm, chẳng những khiến tình cảnh bi thảm Hollywood nét mặt tỏa sáng, càng làm cho nhân không khỏi kinh hô: Matthew - Horner, quả nhiên là Truyền Kỳ !”

Brad - Pitt khinh thường hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi xuống xem.

“1 ức 1580 vạn dollar ! này thành tích vượt qua phía trước mọi người mong muốn ! I Am Legend này chi thuốc trợ tim liền như lâu hạn cam lộ, khiến Hollywood lại phấn chấn. Matthew - Horner lại củng cố chính mình một đời mới box office Thiên Vương địa vị, hơn nữa một lần này là củng cố được như thế trắng trợn triệt để để ── ngươi xem xem, này ra Matthew đan nhân kịch một vai bên trong không có mặt khác ngôi sao liên hợp biểu diễn, không có nổi danh đại đạo diễn, không có chạm tay có thể bỏng tiểu thuyết cải biên, có chỉ là hắn, chẳng lẽ ngươi còn muốn nói cho ta biết hấp dẫn box office là đám kia cương thi sao?”

Như vậy một bộ phim, ban sơ được duyệt thời điểm, ai có thể nghĩ đến sẽ có vượt qua 1 ức dollar tuần đầu box office? Brad - Pitt rơi vào tự hỏi trong, bất quá ánh mắt vẫn là tại đi xuống xem.

“4200 nhiều gia rạp chiếu phim,2.7 vạn + dollar đan quán thành tích cũng dị thường xuất sắc;1 ức 1580 vạn dollar lần đầu chẳng những là năm nay mở màn gần với [ Spiderman 3],[ quái vật Shrek 3] cùng [ Cướp biển vùng Caribbean 3] thứ bốn danh, càng là Bắc Mĩ điện ảnh từ trước tới nay 12 nguyệt lần đầu thành tích tối cao, thậm chí vượt qua ba bộ [ Lord of The Rings ] !”

“Tuy rằng cuối tuần có [ Alien vs Predator 2] thế tới rào rạt, khả bản phiến có Matthew - Horner hộ giá hộ tống, bởi vậy lớn mật dự trắc I Am Legend tại Bắc Mĩ bản thổ ít nhất liền có thể thu 3 ức 5000 vạn dollar, vi Matthew lý lịch lại thêm phấn khích.”

3 ức 5000 vạn dollar a...... Brad - Pitt khóe miệng lộ ra một tia bất đắc dĩ tươi cười, quá khứ hắn biểu diễn điện ảnh, Bắc Mĩ box office tối cao cũng cự này chênh lệch cực kỳ xa xôi, lúc ấy [ Troy ] hắn ảo tưởng qua Bắc Mĩ bốn ức cùng toàn cầu mười ức, lại bị hiện thực đánh được dập nát.

Gần nhất hai năm nay, Matthew - Horner lựa chọn phim, nào một bộ không phải Bắc Mĩ ba ức, toàn cầu năm ức trên đây?

Mà cùng hắn ngay mặt tương đối phim, thường thường đều sẽ chịu khổ nghiền áp......

Này cuối tuần cũng không ngoại lệ, nhận đến I Am Legend box office đại bùng nổ ảnh hưởng, đồng cuối tuần mở màn cả nhà hoan [ Erwin cùng sóc chuột ] tuần đầu chỉ có 3200 vạn dollar nhập trướng,[ Hoàng Kim la bàn ] thứ ba cuối tuần ngã phá 500 vạn dollar,[ ma pháp kỳ duyên ] cũng trượt đến 600 vạn dollar, cũng chính là kia vài tại nghệ thuật cụm rạp chiếu phim Oscar xung thưởng phim văn nghệ, bởi vì loại hình khác biệt tương đối lớn quan hệ, không có nhận đến rõ ràng ảnh hưởng.

Buông xuống báo chí, Brad - Pitt bưng lên lạnh lẽo cà phê một ngụm uống mất.

Phía trước riêng tìm người lý giải qua, I Am Legend này hạng mục tại được duyệt chi sơ, cũng không phải đặc biệt bị người xem hảo, Warner Bros cũng từng có chần chờ, thẳng đến Matthew - Horner lựa chọn này bộ phim sau, mới chân chính quyết định đầu tư, sự thật chứng minh bọn họ đầu tư tất đem đạt được cự ngạch hồi báo.

Matthew - Horner chọn lựa hạng mục ánh mắt......

1 ức 1580 vạn dollar box office con số liền đặt ở nơi này, Brad - Pitt không thể bỏ qua.

Hắn ngồi ở trên ghế lão bản lưng cao, suy xét tài chính, chế tác, diễn viên chính đợi đã (vân vân) nhiều phương diện nhân tố, nghĩ đến chính mình trong tay còn có mức cự đại vốn lưu động, mặt khác tài chính có thể dung tư giải quyết một bộ phận, thật sự không được còn có thể cầm cố vay tiền đợi đã (vân vân)......

Brad - Pitt bấm gọi một điện thoại,“Ngươi tự mình đi một chuyến Emeryville Pixar phòng công tác tổng bộ, trước mặt thay ta ước Andrew - Stanton, ta cần mau chóng lại cùng hắn gặp một mặt.”

Cắt đứt điện thoại, hắn bỗng nhiên từ trong ngăn kéo cầm ra kịch bản lật xem một hồi, nhìn thấy trong đó hỏa tinh công chúa, không khỏi nhớ tới Natalie - Portman, lại cầm lấy điện thoại, bấm gọi nàng dãy số.

“Hải, Nat, là ta, Brad. Ngươi hôm nay có thời gian sao? Đến một chuyến B kế hoạch thế nào? Ta có việc tưởng với ngươi tán gẫu, liền Andrew - Stanton [ hỏa tinh công chúa ], không biết ngươi đối hỏa tinh công chúa nhân vật này có hứng thú không có? Kia hảo, ta tại trong văn phòng chờ ngươi.”

Buông xuống điện thoại, Brad - Pitt ý nghĩ trong lòng càng thêm rõ ràng, nên ra tay thời điểm tuyệt đối không thể nương tay !

I Am Legend xuất sắc tuần đầu box office thành tích, khiến rất nhiều người tinh thần mới thôi phấn chấn, David - Ellison bên kia đối với cùng Matthew hợp tác, ôm càng lớn kỳ vọng.

“Ta nói qua cái gì?”

Một đống trong hào trạch, David - Ellison đối với chính mình muội muội Megan - Ellison nói,“Cùng Matthew lựa chọn đi tuyệt đối không sai, đây là ổn thỏa nhất điện ảnh đầu tư phương thức.”

Hắn nhếch lên chân,“Ta hiện tại là có thể tưởng tượng,[ Fast and Furious 4] cùng [ Twilight ] tương lai box office cùng thương nghiệp ích lợi sẽ có rất cao !”

Megan - Ellison thần kỳ không có phản bác, chỉ là nhìn trong tay [ Los Angeles thời báo ], liên lập trường tương đối ổn định cao nhất đại báo, đều tại tán thưởng Matthew - Horner người kia.

“Cuối tuần trước Bắc Mĩ box office đại chiến trong, Warner Bros tạo ra I Am Legend lần đầu box office thu nhập cao tới 1 ức 1580 vạn dollar, dựa vào này một kinh người box office thành tích, này bộ do Matthew - Horner lĩnh hàm phim dễ dàng ngồi trên box office bảng xếp hạng quán quân bảo tọa.”

“I Am Legend là 2007 năm 12 nguyệt lần đầu box office thu nhập tối cao phim, đồng thời cũng là Hollywood diễn viên cá nhân thành tích tốt nhất phim chi nhất, như thế cao box office khiến Warner Bros cùng Matthew - Horner cười đến không khép miệng. Tại đây bộ phim trung, Matthew - Horner tuy rằng là trên địa cầu cuối cùng một người, nhưng ở trong hiện thực sinh hoạt, hắn lại có được khá nhiều người ủng hộ,1 ức 1580 vạn dollar box office liền là tốt nhất một chứng minh......”

Đối mặt như vậy box office con số, Megan - Ellison cũng vô lực phản bác, tuy rằng nàng cùng David - Ellison đầu tư điện ảnh lộ tuyến hoàn toàn bất đồng, lựa chọn độc lập giới điện ảnh, nhưng chung quy đều là vì thương nghiệp lợi nhuận.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 625: Xe Buýt Cùng Xe Lửa

Đối với I Am Legend cuối tuần đầu box office đại bán, Matthew cũng rất cao hứng, theo sau hai ngày trung, tham gia tuyên truyền thông cáo khi cũng có vẻ thần thái sáng láng.

Đang bận rộn tuyên truyền thông cáo rất nhiều, hắn còn chuyên môn rút ra thời gian, đi một chuyến Universal ảnh thành.

Một bộ căn cứ truyện tranh cải biên điện ảnh [ lệnh truy nã ] đang tại nơi này quay chụp, mà nam chính là James - McAvoy.

Bởi trước tiên cùng James - McAvoy chào hỏi, thêm bản thân liền cùng Universal ảnh nghiệp hợp tác qua, Matthew rất dễ dàng liền tiến vào studio trung, này gian studio bị cải tạo thành lâm thời sân bắn, dùng cho quay chụp máy quay phim phía trước màn ảnh, một dáng người hỏa bạo gợi cảm nữ lang đang tại giáo James - McAvoy luyện tập xạ kích.

Quay chụp tạm thời gián đoạn, Matthew đứng ở vòng ngoài, cùng James - McAvoy bên kia vẫy vẫy tay, James - McAvoy cũng thấy được hắn, lúc này một cao lớn thô kệch đạo diễn tìm tới James - McAvoy, tựa hồ đang đàm luận quay chụp, hắn ánh mắt liền rơi vào cái kia mặc bó sát người hí phục nữ nhân trên người.

“Thật sự là lâu rồi không gặp a.”

Nữ nhân này là hắn tiến vào Hollywood người dẫn đường -- Angelina - Jolie.

Năm đó Jennifer - Aniston bắt gian tại giường huyên ồn ào huyên náo, Brad - Pitt cùng Angelina - Jolie một độ mai danh ẩn tích, nhưng bọn họ chung quy không phải bình thường tiểu minh tinh, phần mình đều tại Hollywood phát triển nhiều năm, tái nhậm chức sau khởi điểm cũng so tuyệt đại đa số nhân cao cao.

Hơn nữa từ trên ý nghĩa nào đó đến nói, gièm pha coi như là xem điểm một loại.

Matthew bên kia có David - Ellison không ngừng truyền lại tin tức, đối Brad - Pitt cùng Angelina - Jolie tình huống cũng có lý giải, người trước đang tại vận tác Cloud Atlas, mưu cầu [ dị tinh chiến trường ], nghe nói thứ ba Pitt tự mình cùng Andrew - Stanton gặp mặt; Người sau tích cực tham dự từ thiện, mượn dùng con nuôi nhiều quốc bộ đội ưu thế, tích cực dấn thân vào từ thiện, lấy này đến tiến hành tẩy bạch.

Này hai người năm đó danh khí đầy đủ vang dội, thêm gièm pha theo thời gian dần dần nhạt đi, Hollywood không phải không có cùng bọn họ hợp tác nhân.

Tỷ như hiện tại Angelina - Jolie, mưu cầu đến một bộ đầu tư 7000 vạn dollar tả hữu trung đẳng chế tác nữ phụ.

Matthew đứng ở trường quay phụ cận, vẫn im lặng quan khán quay chụp, James - McAvoy nam chính tựa hồ là đang tại nhận huấn luyện sát thủ, Angelina - Jolie đi vẫn là [ Tomb Raider ] cái loại này chiêu số, trừ nhân già đi chút, chợt vừa thấy lên đi, cùng năm đó Lara - Croft rất tương tự.

Lại qua nửa giờ, kịch tổ tạm dừng quay chụp, tiến vào nghỉ ngơi thời gian, Matthew hỏi thăm một chút kịch tổ công tác nhân viên, một danh phó đạo diễn mang theo hắn vào diễn viên nghỉ ngơi khu.

“Hải, Matthew.” James - McAvoy cách rất xa liền xung hắn vẫy tay,“Bên này !”

Đi đến James - McAvoy nghỉ ngơi địa phương, Matthew cùng hắn chạm dưới quyền đầu, nói,“Ngươi trở về, cũng không thông tri ta.”

James - McAvoy cũng không cùng hắn khách khí, cười nói,“Hôm trước hồi Los Angeles, này không ngày hôm qua liền cho ngươi gọi điện thoại .”

Matthew nhận thấy được bên cạnh có người tại quan sát chính mình, quay đầu xem qua, vừa lúc chống lại không đến mười thước Anh ngoại Angelina - Jolie ánh mắt, không khỏi cười chủ động chào hỏi,“Buổi sáng hảo, Jolie.”

Angelina - Jolie vẫn là cùng rất nhiều năm trước như vậy, đối với hắn lãnh đạm gật gật đầu,“Ngươi hảo, Matthew.”

Nói xong, nàng liền quay đầu cùng trợ lý hàn huyên lên, rõ ràng không tưởng cùng Matthew nhiều lời.

Matthew kéo ra một cái ghế, ngồi ở James - McAvoy bên cạnh, nói,“Ngươi hai năm nay, rất bận đi, ta đi London chạy thông cáo cho ngươi gọi điện thoại, ngươi không ở London, trở lại Los Angeles gọi điện thoại cũng không tại Mĩ quốc, toàn thế giới nơi nơi chạy ngoại cảnh.”

James - McAvoy cười cười,“Ta cùng Michael cùng ngươi thấu một đợt [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] nhiệt độ, hỗn ra điểm thanh danh, từ năm kia bắt đầu tìm chúng ta hai quay phim nhà làm phim rõ ràng tăng nhiều, ta bên này hai năm bên trong tiếp năm bộ phim mời, đừng nói rút thời gian tụ hội , phụ mẫu ta bên kia đều có tiếp cận một năm không đi qua .”

Hắn chỉ chỉ trên mặt rõ ràng tăng nhiều nếp nhăn,“Lại như vậy chịu đựng, ta phỏng chừng sẽ chưa già đã yếu.”

Matthew cũng kinh lịch qua giai đoạn này, nói,“Chịu đựng qua một đoạn này, ngươi liền sẽ phát hiện hưởng thụ thời khắc đến.” Hắn hỏi tiếp nói,“Michael đâu? Ta có hơn nửa tháng đánh không thông hắn điện thoại .”

Ba người bọn họ vẫn duy trì liên hệ, ít nhất mỗi tháng đều sẽ gọi điện thoại.

“Michael tiếp một bộ gọi là [ đói khát ] phim.” James - McAvoy thẳng lắc đầu,“Quá khủng bố , đạo diễn yêu cầu hắn biến thành một bộ da bọc xương bộ dáng, Michael chặt đứt hết thảy đối ngoại liên hệ, không biết ở thế giới trong góc hẻo lánh nào chịu đói khát đâu.”

Vừa định nói này đối thân thể khỏe mạnh không tốt, Matthew lời lại nuốt xuống đi, Michael - Fassbender vẫn so với hắn cùng James - McAvoy ở trên biểu diễn càng có theo đuổi.

Tiếp theo trường là Angelina - Jolie một người vai diễn, nàng rất nhanh rời đi nơi nghỉ ngơi đi trường quay.

James - McAvoy nhìn Angelina - Jolie bóng dáng, hỏi,“Ngươi cảm giác nàng thế nào?”

“Nàng không phải có bạn trai sao?” Matthew nghiêng đầu nhìn James - McAvoy,“Ngươi sẽ không muốn phao nàng đi?”

Hắn nhắc nhở nói,“Nữ nhân này rất không phải bình thường, đừng làm lên ném không thoát.”

Đại khái là tưởng đến Brad - Pitt, James - McAvoy thu hồi ánh mắt,“Tính, ta không phải người thành thật, ta còn là không cần tiếp bàn hảo.”

Matthew đối với hắn nhếch lên một căn ngón cái,“James, của ngươi cảnh giới càng ngày càng cao .”

Hollywood các nữ ngôi sao, đều là lãng đủ, thích đủ, chơi đủ, thừa dịp lớn tuổi sắc suy phía trước, nhanh chóng tìm kẻ có tiền gả đi.

Đương nhiên, Hollywood hoa hoa công tử cũng là giống nhau , tuổi trẻ thời điểm liều mạng ngoạn, mau ngoạn bất động thời điểm thừa dịp còn chưa triệt để biến tàn, cưới tuổi trẻ xinh đẹp, dễ dàng khống chế lại tin tưởng chân ái ngoạn lãng tử hồi đầu.

James - McAvoy đột nhiên hỏi,“Matthew, ngươi mối tình đầu đều qua nhiều năm như vậy , liền không tìm đến một chân ái?”

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Ta coi trọng , nhân gia chướng mắt ta.”

Lẫn nhau là chí cốt, James - McAvoy tự nhiên biết hắn nói đến là ai, cũng không vạch trần, lại hỏi,“Liền không có gặp được khác muốn phát triển trở thành bạn gái ? Trong giới tướng mạo hảo, tính cách hảo nữ nhân cũng không phải không có.”

“Xe buýt cùng xe lửa là không có khả năng cùng một chỗ .” Matthew chậm rãi nói.

James - McAvoy hảo kỳ,“Này quan xe buýt cùng xe lửa chuyện gì?”

Matthew xòe tay, nói,“Xe lửa tổng lo lắng xe buýt bị người thượng, xe buýt lại sợ hãi xe lửa xuất quỹ, như thế nào có thể thời gian dài ở cùng nhau?”

“Ngươi......” James - McAvoy thò ngón tay chỉ hắn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt, một lát sau mới cố ý nói,“Của ngươi này mấy kỳ quái lý luận, chỉ có thể khiến ngươi cô độc sống quãng đời còn lại.”

Matthew không tiếp hắn mà nói, ngược lại hỏi,“Ngươi đâu?”

Trên thực tế, James - McAvoy cùng Michael - Fassbender tại nữ nhân phương diện này không thể so hắn hảo đến nơi nào.

Xác thực điểm đến nói, toàn bộ giới đều là như vậy, nam nhân chơi gái, nữ nhân tìm nam nhân, nam cùng nam, nữ cùng nữ, nam nữ hỗn hợp, nhiều lắm, nhiều đếm không xuể.

Trông cậy vào như vậy một giới giống bạch liên hoa như vậy sạch sẽ, trông cậy vào trà trộn ở trong giới này nhân ra nước bùn mà bất nhiễm, cùng mua xổ số trúng độc đắc tỷ lệ cũng kém không bao nhiêu.

Thực ra không chỉ Hollywood, sở hữu đề cập danh lợi giới, đều tốt không đến nơi nào.

Tỷ như hắn nghe Nina - Dobrev nói qua chức nghiệp thể thao giới, giống cái gì giáo luyện cùng đội viên làm bừa, đội y lợi dụng cơ hội tính xâm nữ tuyển thủ cái gì, đều không là hiếm lạ sự.

Nàng cố ý nhắc tới gấu Bắc Cực cùng lão mĩ thể thao đội, ngay cả một ít Áo vận quán quân đều liên lụy đến trong đó.

Văn thể không tách ra, hai giới loạn lên cũng có được liều mạng, Tây phương tương đối muốn mở ra một ít, chức nghiệp vận động viên nội tiết tố phân bố tràn đầy, hoa hoa công tử cùng hoa hoa công chúa linh tinh ùn ùn.

Hắn mơ hồ nhớ rõ, từng xem qua một thiên bát quái đưa tin, nói là lão mĩ một tương đương lợi hại nữ tử điền kinh quán quân vi giải quyết nội tiết tố phân bố quá mức tràn đầy vấn đề, làm thêm làm cao cấp gái gọi......

Nghe được Matthew vấn đề, James - McAvoy bỗng nhiên thu hồi vui cười biểu tình, nói,“Ta tính toán bận rộn xong trong khoảng thời gian này, tìm một cơ hội đi cầu hôn.”

“Cái gì?” Matthew phảng phất nhìn thấy hành tinh Krypton nhân quần lót bộ ở bên ngoài,“Cầu hôn?”

James - McAvoy rất chăm chú gật gật đầu,“Đúng vậy.” Hắn giải thích nói,“Biểu diễn [ đồ vô sỉ ] khi, gặp một phi thường thích nữ nhân, nàng so với ta đại chín tuổi, ta cùng nàng rất chăm chú kết giao hai năm, quyết định trong năm nay liền hướng nàng cầu hôn.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, không có nhiều lời, cười cười,“Chúc ngươi thành công, James.”

Từng ba người bọn họ trong sớm nhất liên tục tán gái James - McAvoy thế nhưng muốn đương một nữ nhân trượng phu , này làm cho hắn có điểm không quá thích ứng.

“Ách...... Đúng, James.” Matthew lại hỏi,“Michael sẽ không cùng ngươi như vậy đi?”

James - McAvoy lắc đầu,“Không có, hắn còn không có cố định kết giao đối tượng.”

Matthew nở nụ cười,“Ta còn có chiến hữu.” Hắn tiếp còn nói thêm,“Ngươi kết hôn, một phù rể ta dự định .”

“Đương nhiên !” James - McAvoy nói,“Ngươi dám không cho ta đương phù rể, ta liền dùng......”

Hắn hồi tưởng hơn nửa ngày, mới nói,“Dùng phong...... Du...... Tinh...... Đến đối phó ngươi.”

Năm trước ba người duy nhất một lần tụ hội, lại nói tới năm đó huấn luyện viên sự tình, Matthew đã cùng James - McAvoy cùng Michael - Fassbender nói đơn giản hạ phát sinh cái gì.

Rất nhanh, James - McAvoy cũng cần lên sân quay chụp, Matthew lại nhìn một hồi, tiếp đến Helen - Hermann đánh tới điện thoại, cùng James - McAvoy trợ lý chào hỏi, rời đi Universal ảnh nghiệp đuổi tới Burbank Thiên Sứ trù tính công ty, Helen - Hermann có chuyện tìm hắn.

Trừ một ít bình thường nghiệp vụ, Helen - Hermann gọi điện thoại chủ yếu là vì một sự kiện, Stephen - Sommers muốn ước hắn gặp một mặt.

Đây là năm đó đối với hắn từng có giúp đạo diễn, Matthew đương nhiên ứng xuống dưới.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 626: Bộ Đội Đặc Chủng

“Ngươi hảo, Stephen.”

Thiên Sứ trù tính công ty phòng khách bên trong, Matthew cùng Stephen - Sommers nắm tay,“Ngươi béo nhiều.”

Stephen - Sommers cười đáp lại nói,“Không có biện pháp, đến tuổi mập ra .”

Helen - Hermann cũng cùng hắn nắm tay, sau đó tiếp đón mấy người cùng nhau ngồi xuống, lại để người đưa tới cà phê.

Matthew cùng Stephen - Sommers khách sáo hai câu, trực tiếp hỏi,“Ngươi vội như vậy tìm ta, có phải hay không có chuyện?”

“Có a.” Stephen - Sommers cũng không đi vòng vèo, mở ra tùy thân mang theo túi công văn, từ giữa lấy ra một phần kịch bản, đưa tới,“Đây là ta chuẩn bị đạo diễn tân hạng mục. Matthew, ta tưởng mời ngươi biểu diễn nam chính.”

“Úc?” Matthew lập tức tiếp qua.

Stephen - Sommers lại cầm ra giống nhau một khác phân, giao đến Helen - Hermann trong tay.

“Matthew, Helen.” Hắn nói,“Các ngươi trước xem xem đi.”

Đẳng hai người lật ra kịch bản, Stephen - Sommers còn nói thêm,“Đây là Paramount ảnh nghiệp theo ta hợp tác khoa học viễn tưởng phim hành động hạng mục, chế tác dự toán tại 1 ức 5000 vạn dollar trên đây, ta sẽ kiêm nhiệm người sản xuất, trước mắt đang tại trù bị trong, kế hoạch tháng tư sơ khai chụp,2009 năm kỳ nghỉ hè phát hành.”

Nghe nói như thế, Matthew không có đáp lời, chỉ là lật xem kịch bản, trong lòng đồng thời cũng tại cân nhắc, tháng tư phân ra chụp mà nói, có khả năng cùng [ Fast and Furious 4] quay chụp xung đột.

Trải qua Skydance ảnh nghiệp cùng Walt Disney phương diện phối hợp,[ Fast and Furious 4] sẽ ở 2009 năm 7 tháng phát hành.

Nguyên bản Walt Disney là tưởng định tại kỳ nghỉ hè bắt đầu tháng năm, nhưng tháng năm cuối tuần phi thường chen lấn, hơn nữa đối với quay chụp chế tác đến nói thời gian tương đối có chút khẩn trương.

Hắn kế tiếp vừa phải diễn viên chính [ Fast and Furious 4], lại muốn chiếu cố [ Twilight ] kịch tổ bên kia một ít công tác, nếu dựa theo Stephen - Sommers theo như lời thời gian, khẳng định không thích hợp.

“Stephen.” Matthew nhìn mười mấy trang kịch bản, ngẩng đầu hỏi,“Đây là G.I. JOE?”

“Đúng vậy, đây là căn cứ Hasbro bộ đội đặc chủng món đồ chơi hệ liệt cải biên .” Stephen - Sommers gặp Matthew đặt câu hỏi, giải thích qua đi dứt khoát tiến thêm một bước nói,“Rất nhiều người từ nhỏ đến lớn đều chơi qua G.I. JOE bộ đội đặc chủng hệ liệt con rối, hơn nữa đối truyện tranh cùng hoạt hình tập ảnh cố sự phi thường quen thuộc......”

Helen - Hermann nhìn về phía Matthew, nàng biết Matthew thực thích Transformers, nói không chừng đối cùng gia công ty bộ đội đặc chủng hệ liệt cũng có đặc thù cảm tình.

Matthew lại cái gì cũng không có nói, tiếp tục nhìn kịch bản.

Stephen - Sommers còn nói thêm,“G.I. JOE con rối đẩy ra phía trước, nam hài tử tuyệt đối không biết chơi như là Barbie cái loại này búp bê hoặc là tiểu con rối, thế nhưng từng cái nam hài tử đều muốn một động tác anh hùng con rối. Này hệ liệt con rối hấp dẫn toàn cầu fan, khiến nó tại 20 thế kỷ 80 niên đại trở thành toàn cầu tối thành công hệ liệt món đồ chơi, theo sau Hasbro công ty đồ chơi cùng Marvel truyện tranh hợp tác, đẩy ra G.I. JOE bộ đội đặc chủng truyện tranh hệ liệt, trong đó còn có cùng Transformers liên động.”

Hắn tăng thêm ngữ khí,“Này hệ liệt lực ảnh hưởng một chút không thua gì Transformers.”

Helen - Hermann cầm lấy kịch bản lung lay,“Này bản tử hành văn phong cách không giống như là của ngươi kiệt tác?”

“Kịch bản không phải xuất từ ta thủ.” Stephen - Sommers cười nói,“Kịch bản là do cùng các ngươi hợp tác qua Stuart Beattie hoàn thành.”

Matthew gật gật đầu,“[ Cướp biển vùng Caribbean ] ba bộ khúc chủ biên kịch chi nhất.”

“Là.” Stephen - Sommers tâm tính phi thường tốt.

Xa tưởng quay chụp [ xác ướp trở về ] cùng [ Vua Bọ Cạp ] thời điểm, Matthew chỉ là thụ hắn khống chế cùng bài bố một tiểu diễn viên, ai có thể nghĩ đến hắn cũng có chủ động cầu đến Matthew trên đầu một ngày?

Stephen - Sophus đã ngủ đông bốn năm, chỉnh chỉnh bốn năm thời gian không người hỏi thăm, cũng không phải lúc trước ý khí phong phát đại đạo diễn .

“Ta cùng Stuart Beattie đạt thành chung nhận thức, điện ảnh cải biên vừa phải thỏa mãn trung thực fan hâm mộ kỳ vọng, đồng thời cũng hi vọng bộ điện ảnh này có thể hấp dẫn đối G.I. JOE bộ đội đặc chủng hoàn toàn không quen thuộc người xem.” Stephen - Sommers biết nên như thế nào đồng thời thỏa mãn này hai loại người xem quần, hắn nói:“Chúng ta sẽ trung thực đắp nặn G.I. JOE bộ đội đặc chủng cá tính rõ ràng nhân vật, hơn nữa trừ từ truyện tranh cùng hoạt hình tập ảnh cố sự trung thu hoạch linh cảm ngoài, chúng ta cũng tăng thêm càng nhiều cố sự chi tiết cùng bối cảnh, làm cho bộ điện ảnh này có một càng hoàn chỉnh cố sự.”

Matthew nhanh chóng xem kịch bản, nhìn thấy cuối cùng thời điểm, nói,“Stephen, ta vi Megatron phối âm thời điểm, Michael Bay theo ta nói qua, Paramount ảnh nghiệp muốn đem Transformers cùng bộ đội đặc chủng đặt ở cùng một điện ảnh thế giới quan dưới, này hai hệ liệt hội hỗ động sao?”

“Này......” Stephen - Sommers cười cười, nói,“Có phương diện này kế hoạch, bất quá này một bộ sẽ không xuất hiện Transformers.”

Hắn biết chính mình cùng Matthew hiện tại không phải cùng một lượng cấp, nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Matthew, ngươi thực thích Transformers, tương lai hai hệ liệt liên động mà nói, ngươi có thể cùng Megatron kề vai chiến đấu.”

Này nghe vào tai tương đương mê người, nhưng Matthew biết điện ảnh công ty dừng lại trên giấy kế hoạch, nói không chừng tương lai vài thập niên như cũ dừng lại trên giấy.

Stephen - Sommers nhìn thấy Matthew khép lại kịch bản, nói,“Duke nhân vật này, không ai so với ngươi càng thích hợp, có được tuyệt đối lãnh tụ khí chất cường đại quân nhân, ta cùng Stuart Beattie cấu tứ nhân vật này khi, chính là lấy ngươi làm bản gốc đến thiết kế .”

Matthew buông xuống kịch bản, mắt nhìn Helen - Hermann bên kia, gặp Helen - Hermann không có tỏ vẻ, nói thẳng,“Stephen, có mấy phương diện ta muốn nói một chút.”

“Mời nói.” Stephen - Sommers đã có chuẩn bị tâm lý.

“Đầu tiên là lịch phát hành vấn đề.” Matthew không nhanh không chậm nói,“Tháng tư phân ra chụp mà nói, lịch phát hành cùng ta quay chụp [ Fast and Furious 4] tướng xung đột.”

Stephen - Sommers tưởng cũng không có tưởng,“Phương diện này có thể nghĩ biện pháp điều chỉnh.”

Này bộ phim diễn viên sẽ ở tân niên sau gõ định, hắn sở dĩ phóng tới tháng tư phân quay chụp, là muốn khiến sở hữu chủ yếu diễn viên có đầy đủ thời gian tiến hành tất yếu quân sự huấn luyện.

Đương nhiên, hắn không đem Matthew tính toán ở bên trong, trong giới tin tức linh thông người đều biết, Matthew mỗi tuần đều sẽ tiến hành tự do vật lộn huấn luyện, thường thường còn sẽ đi bằng hữu xạ kích câu lạc bộ luyện thương.

Matthew cũng không có nói thù lao linh tinh , phương diện này song phương có thể đạt thành hiệp nghị mà nói, tự nhiên do Helen - Hermann đi đàm, Duke, nam tước phu nhân cùng rắn hổ mang quan chỉ huy kia bộ điện ảnh hắn xem qua, còn không chỉ một lần, nhớ rõ đệ nhất bộ xử lý Eiffel Thiết Tháp, đệ nhị bộ trực tiếp hủy diệt London, đệ nhị bộ kém một ít, nhưng đệ nhất bộ tuyệt đối là rất phấn khích bỏng điện ảnh.

“Thực ra là kịch bản.” Hắn nói lên càng thêm mấu chốt đệ nhị phương diện,“Stephen, này xác thực điểm đến nói là một hồi quần hí, Duke làm nam chính, không phải đặc biệt đột xuất, còn có cái kia chuyên môn dùng đến khôi hài hợp tác, ta không thích loại này phong cách nhân vật.”

Stephen - Sommers khẽ nhíu mày,G.I. JOE bộ đội đặc chủng nguyên bản chính là khổng lồ con rối quần......

Matthew cầm lấy kịch bản, cũng không đi vòng vèo,“Ta đối với này hệ liệt có hứng thú, nhưng nam chính tất yếu gia hí, muốn đột xuất tuyệt đối nhân vật chính địa vị, mà không phải một đám chủ yếu nhân vật trung đầu lĩnh một.”

“Này......” Stephen - Sommers đã lộ ra khó xử thần sắc,“Làm như vậy mà nói, kịch bản liền cần phủ định lần nữa đến.”

Matthew mặc kệ mặt khác nhân vật, nếu thật biểu diễn này bộ phim, khẳng định muốn bảo đảm chính mình lợi ích,“Hiện tại kịch bản, nam chính không đủ đột xuất.”

Helen - Hermann hợp thời nói tiếp nói,“Matthew nói thực có đạo lý.” Nàng xem hướng Stephen - Sommers,“Nói vậy các ngươi tìm Matthew biểu diễn nhân vật, cũng không phải muốn cho hắn trở thành phần đông diễn viên chính trung không thế nào thu hút một đi?”

Nàng chủ động đem kịch bản hoàn cho Stephen - Sommers,“Như vậy kịch bản cùng nhân vật, không quá phù hợp Matthew định vị.”

Matthew cũng đem kịch bản trả về.

Diễn viên có thể hay không xuất sắc, biểu diễn nhân vật thiết lập phi thường mấu chốt.

Stephen - Sommers thu hồi hai bản kịch bản, nói,“Đây không phải ta một người có thể quyết định sự, ta sẽ phản hồi đến Paramount ảnh nghiệp, cụ thể chúng ta về sau lại đàm.”

Theo sau, hắn chủ động cáo từ ly khai Thiên Sứ trù tính công ty.

Matthew không có nói thêm gì, chỉ có kịch bản cùng nhân vật có thể thỏa mãn hắn yêu cầu, mới sẽ suy xét này hệ liệt.

“Đem kịch bản phủ định lần nữa đến, ngươi đề yêu cầu không phải bình thường hà khắc.” Helen - Hermann nói.

“Ngươi cũng nhìn kịch bản.” Matthew xòe tay, rất vô tội,“Ngươi cảm giác Duke vai diễn đột xuất sao? Nói hắn là nam phụ đều có người tin.”

Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu,“Nhân vật chính không đột xuất là vấn đề lớn, nhưng đây không phải Paramount ảnh nghiệp một nhà vấn đề, còn có Hasbro.”

Matthew học nàng ngữ khí, nhàn nhạt nói,“Vậy thì đợi bọn họ thương nghị kết quả hảo, chúng ta lại không thiếu phiến ước.”

“Ta sẽ lưu ý Stephen - Sommers bên kia, có mới tin tức liền thông tri ngươi.” Helen - Hermann nói xong câu này, chuyển đề tài,“I Am Legend lập tức liền đến thứ hai phát hành cuối tuần , này cuối tuần có ngươi người quen cũ Francis - Lawrence đạo diễn [ Alien vs Predator 2] phát hành.”

“Ta sẽ chú ý dưới này bộ phim.” Matthew thuận miệng nói.

Hắn luôn luôn đều không cho rằng [ Alien vs Predator 2] loại này phim có thể uy hiếp đến I Am Legend, dù cho nó là tuần đầu phát hành.

Tuần này mấy cái ngày làm việc trong, I Am Legend nhiệt độ không giảm, bốn ngày làm việc trung phân biệt lấy xuống 1310 vạn dollar,1350 vạn dollar,1022 vạn dollar cùng 951 vạn dollar, Bắc Mĩ box office tích lũy đạt tới 1 ức 6213 vạn dollar.

Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, thứ hai cuối tuần qua đi, này bộ phim Bắc Mĩ box office đem thuận lợi đột phá 2 ức dollar.

Hơn nữa từ này cuối tuần bắt đầu, I Am Legend sẽ tại bao gồm Châu Mỹ Latin, Âu Châu, Australia cùng Đông Nam Á đẳng phần đông hải ngoại thị trường lục tục phát hành, phàm là Bắc Mĩ đại nhiệt đại chế tác phim thương mại, hải ngoại box office rất ít có kém.

Nghiệp nội mong muốn I Am Legend toàn cầu box office cuối cùng đem tại 7 ức dollar trên đây.

Lễ Giáng Sinh phía trước một cuối tuần tiến đến,[ Alien vs Predator 2] cử hành hạo đại lần đầu.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 627: Ăn Hành

[ Alien vs Predator 2] lần đầu kết thúc, Francis - Lawrence cùng Paula Patton dắt tay đi ra rạp hát, lập tức bị một đám giải trí phóng viên vây đổ ở trước xe, ngắn ngủi trong nháy mắt, ấn động shutter thanh âm nối thành một mảnh, thiểm tắt đèn chiếu rọi sáng như ban ngày, bọn họ phảng phất trở thành thế giới trung tâm.

Francis - Lawrence thực thích loại cảm giác này, cho nên không có lập tức rời khỏi ý tứ, ngược lại chuyên môn đứng ở chỗ này, trả lời phóng viên hỏi mấy vấn đề.

Paula Patton mỉm cười đáp lại, có vẻ đặc biệt có hàm dưỡng, từ đêm nay đi lên lần đầu thảm đỏ kia một khắc, nàng liền cảm giác chính mình sẽ trở thành Hollywood tiêu điểm !

Tối thiểu này cuối tuần sẽ là !

“Ngươi cảm giác cái dạng gì sự tình càng thêm khủng bố một ít? Là một hồi phát sinh tại mấy ngàn vạn dặm Anh ngoài uy hiếp? Vẫn là phát sinh tại cửa nhà ngươi đại chiến? Hiển nhiên, chúng ta đều cho rằng, là thời điểm đem thiết huyết chiến sĩ cùng Alien mang vào phổ thông sinh hoạt hình thức , điểm này là phi thường trọng yếu , ít nhất ngươi còn không có từ bất cứ điện ảnh trông được đến qua cùng loại tình tiết an bài, ngươi sẽ phát hiện, nơi này không có cái gọi là ‘An toàn khu’, cho dù là ngươi nhà mình hậu hoa viên.”

Francis - Lawrence tâm tình vô cùng tốt, nói ra lời cũng có chút nhiều:“Này mấy khủng bố sinh vật rõ ràng xuất hiện ở chúng ta trước mặt trên đường cái, cho nên toàn bộ cố sự liền biến thành ‘Có khả năng phát sinh tại Mĩ quốc bất cứ địa phương’. Đó là một mĩ lệ, khiến ngươi nhìn có điểm nhìn quen mắt thành trấn, lại đột nhiên biến thành một hồi Sử Thi như vậy chiến tranh trung tâm vũ đài, lại còn đi theo bọn họ khả năng vĩnh viễn đều chưa biện pháp lý giải, máu chảy thành sông đại giết hại.”

Tiếp rất nhiều phóng viên lại hỏi lên một ít về “Chung cực Alien” vấn đề, Francis - Lawrence mang theo vài phần kiêu ngạo, trả lời xong mấy vấn đề này, mới lên xe rời đi.

Ngồi ở trên xe, nghĩ đến các phóng viên nóng bỏng hỏi cùng “Chung cực Alien”, hắn còn có điểm đắc ý.

Này “Chung cực Alien” Đại bộ phận đến từ hắn cấu tứ.

Sớm ở phim mở ra trước công chiếu tuyên truyền khi,“Chung cực Alien” Liền trở thành các fan điện ảnh yêu nhất đào móc một bộ phận .

Từ ngoài hình đến đặc tính, bao gồm thiết kế lý niệm, có liên quan “Chung cực Alien” hết thảy đều bị kịch tổ cùng hai mươi thế kỷ Fox bố trí tầng tầng an toàn chướng ngại, sở hữu đề cập trong đó người đều muốn vẫn lực bảo đến phim hôm nay phát hành, lại cho khán giả một kinh hỉ.

Hắn lúc trước vừa mới tiến kịch tổ thời điểm, trong kịch bản “Chung cực Alien” Thế nhưng thiết kế thành thiết huyết chiến sĩ cùng Alien hỗn huyết hậu đại, dứt khoát mạc danh kỳ diệu, chẳng lẽ Alien cùng thiết huyết chiến sĩ có thể làm cùng một chỗ sinh dục hậu đại?

Ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ, San Fernando Valley cũng không dám chụp loại này phim đi?

Cho nên, hắn thiết kế “Chung cực Alien” Là một tại thiết huyết chiến sĩ trong thân thể ấp trứng đi ra Alien, hấp thụ một ít túc chủ tính cách cùng đặc thù -- đại khái chính là 80% Alien cùng 20% thiết huyết chiến sĩ.

“Chung cực Alien” Có được Alien cứng rắn ngoại bộ kết cấu, acid tính máu, hạt tử như vậy cái đuôi cùng với che giấu lên đến miệng; Mà từ thiết huyết chiến sĩ bên kia được đến , còn lại là một phụ gia cằm cùng làm cho người ta sợ hãi tóc dài lọn.

Càng thêm quan trọng là,“Chung cực Alien” Trên người do thiết huyết chiến sĩ chỗ đó được đến DNA cải biến Alien sinh sản phương thức, hắn buông tay này chủng tộc truyền thống “Nữ vương chế”-- đẻ trứng, từ mặt tiến vào túc chủ thân thể, phá tan túc chủ lồng ngực mà sinh...... Như thế vòng đi vòng lại tuần hoàn, mà là hoàn toàn phát minh một loại càng có xâm lược tính, càng có hiệu suất sinh sản hệ thống.

Nghĩ đến đây, Francis - Lawrence chịu không được sinh ra một ý niệm: Tuy rằng hắn không phải Alien sáng tạo giả, nhưng hắn giao cho Alien tân sinh !

Có lẽ nhiều năm về sau, mọi người nhắc tới Alien chi phụ thời điểm, đàm luận không chỉ là Ridley - Scott, còn có Francis - Lawrence tên này !

Ô tô từ một cự đại biển quảng cáo tiền trải qua, Francis - Lawrence xuyên thấu qua cửa sổ xe, thấy được biển quảng cáo thượng I Am Legend quảng cáo, Matthew - Horner mang theo một con chó đi ở phế tích New York đầu đường.

“A......” Hắn mạc danh lộ ra hơi mang trào phúng tươi cười,[ Alien vs Predator 2] box office có lẽ không thể cùng I Am Legend so đấu, nhưng tuyệt không giống Matthew - Horner biểu diễn kia vài phim như vậy nông cạn !

Hắn giao cho này bộ quái vật điện ảnh chưa từng có qua chiều sâu !

Lúc trước hắn tại trù bị bộ điện ảnh này thời điểm, bao giờ cũng là không ngừng tự hỏi, dưới tình huống thông thường, đương mọi người tao ngộ tối cực đoan hoàn cảnh khi, sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng đâu? Hắn nhìn một ít tư liệu, có cơn lốc , cũng có hoả hoạn , quan sát người thường, bao gồm nhân viên chữa cháy, cảnh quan, giáo sư, bọn họ là như thế nào trở thành tai nạn trung anh hùng , cho nên hắn giao cho phim tại quái vật hỗn chiến ngoài một cái khác chủ đề, muốn thông qua này cố sự thăm dò một loại trình độ cùng phạm vi -- nhân loại sẽ như thế nào bảo hộ bọn họ gia nhân, bọn họ sẽ vì ai mà chiến, hoặc vì ai mà chết?

Còn có bảo vệ môi trường cùng sinh thái chiều sâu, hắn khiến thiết huyết chiến sĩ từ “Thợ săn” Biến thành một “Vệ sinh giả”, cùng loại với “Sinh thái hoàn cảnh võ sĩ” nhân vật, thiết huyết chiến sĩ sẽ không lưu lại bất cứ có khả năng đảo điên tinh cầu này sinh thái cân bằng cơ hội, này liền giao cho nhân vật này một loại tôn nghiêm cùng cao quý.

“Nói không chừng tương lai thiết huyết chiến sĩ cũng sẽ đánh lên Francis - Lawrence ấn ký.” Hắn trong lòng nói thầm.

[ Alien vs Predator 2] làm tân phim tại Bắc Mĩ phát hành, kia vài lấy thống kê số liệu cùng bán ra số liệu làm chủ yếu nghiệp vụ điều tra công ty, dĩ nhiên nghe tin lập tức hành động.

Lần đầu rạp hát tiền, Howard - Rashford đang tại một đám fan điện ảnh ở giữa đung đưa, làm Cinema Score nhất tuyến thị trường điều tra nhân viên, không ngừng hỏi cùng này mấy vừa xem qua [ Alien vs Predator 2] fan điện ảnh đối với phim cái nhìn cùng cho điểm.

Có thể tới tham gia lần đầu , không thể nghi ngờ đều là Alien hoặc là thiết huyết chiến sĩ fan, những người này đối với tương quan điện ảnh đánh giá, thiên nhiên liền sẽ so phổ thông người xem cao hơn không thiếu.

“Nếu khiến ngươi chấm điểm mà nói......” Hắn đã hỏi tới một tầm bốn mươi tuổi trung niên fan điện ảnh,“Ngươi sẽ cấp [ Alien vs Predator 2] như thế nào cho điểm?”

Vị kia fan điện ảnh hào không do dự nói,“C ! không,C- !” Hắn lấy đến tiểu quà tặng, lại bổ sung một câu,“Đây là ta xem qua về Alien cùng thiết huyết chiến sĩ điện ảnh trung xấu nhất một bộ !”

Vị này fan điện ảnh cũng không quay đầu lại đi mất , tựa hồ đối với vừa xem qua phim không có bất cứ lưu luyến.

Howard - Rashford tiếp tìm tới mặt khác một vị trung niên fan điện ảnh, Alien cùng thiết huyết chiến sĩ sinh ra hơn hai mươi năm, phấn ti tuổi không thể nghi ngờ đều có chút thiên đại.

Vị này trung niên fan điện ảnh ngược lại là rất lãnh tĩnh,“Này phim rất để người thất vọng, Alien không giống Alien, thiết huyết chiến sĩ không giống thiết huyết chiến sĩ, ta không muốn cho cho điểm, nó hoàn toàn liền không nên xuất hiện.”

Nói xong, hắn liên tiểu quà tặng cũng không muốn, liền lắc đầu đi.

Howard - Rashford nhìn vị này fan điện ảnh liếc nhìn: Muốn đối phim có bao nhiêu thất vọng, mới sẽ liên cho điểm đều lười cấp?

Tiếp, hắn lại hỏi cùng đến càng nhiều fan điện ảnh, cho điểm không có một vượt qua C+ , thậm chí kẻ chửi rủa đều không thiếu.

“Này tm quá hắc, 90% cảnh tượng đều là buổi tối, còn tìm hắc nhân đương nữ chính, ai xem rõ a, đạo diễn đầu có tật xấu, tối đen một mảnh !”

“Alien cùng thiết huyết chiến sĩ đều cùng thủy hóa như vậy đồ ăn !”

“Kịch tình không tốt còn chưa tính, thậm chí ngay cả cơ bản nhất hình ảnh đều làm không tốt, thật sự rất bội phục đạo diễn công lực......”

Nghe qua rất nhiều fan điện ảnh mà nói, Howard - Rashford đại khái minh bạch một ít, đôi khi, một ít điện ảnh đạo diễn chính là thích tự cho là đúng quấy rầy điện ảnh loại hình trung nào đó ước định mà thành quy tắc, loại này ngu xuẩn lựa chọn, dứt khoát có thể phá hủy điện ảnh công nghiệp.

Bên kia cách đó không xa, một ít giải trí truyền thông phóng viên cũng tại lập tức phỏng vấn người xem.

Đến từ Hollywood Reporter phóng viên phỏng vấn đến một vị mang kính mắt, rất có khí chất fan điện ảnh.

Vị này fan điện ảnh tóc đều hoa bạch , đối với màn ảnh nói ra lời lại không che được đối với khác phái yêu thích,“Ta 1979 năm vừa nhìn thấy [ Alien ] này bộ phim, liền thích phải này quái vật, bốn bộ [ Alien ] cùng phía trước [ Alien vs Predator ] ta đều nhìn, mà này bộ không thể nghi ngờ là sở hữu Alien điện ảnh trung xấu nhất .”

“Điện ảnh thật sự là quá kém .” Hắn thẳng lắc đầu,“Có lẽ là mới nhập môn đạo diễn biết chính mình cơ bản công không đủ, hi vọng dùng đặc hiệu cùng đa dạng nhiều loại lại không khắc sâu nhân vật đến lừa dối quá quan, dẫn đến phim tồn tại nghiêm trọng vấn đề, trước không nói rối tinh rối mù biểu diễn, ngay cả cố sự đến cùng muốn giảng thuật cái gì, ngươi cũng không có biện pháp lý giải.”

Liền tại bên cạnh không mấy mét xa địa phương, một cái khác fan điện ảnh cũng tại đối với phóng viên ống nói lớn tiếng phát tiết trong lòng bất mãn,“Một bộ không xong tục tập hủy đi một bộ kinh điển là một kiện rất bất hạnh sự. Này vài năm ta rất hối hận một sự kiện chính là nhìn [ chung kết giả 3], ta vẫn ý đồ từ trong trí nhớ lau đi này đoạn khủng bố xem ảnh trải qua mà không có kết quả. Nguyên lai, so này càng không may chính là một bộ phim dở một hơi hủy đi hai kinh điển.”

Hắn nhịn không được nói,“Này rác rưởi đạo diễn lập tức hủy mất Alien cùng thiết huyết chiến sĩ hai kinh điển ! Alien vs Predator ý tưởng này đã đủ lạn , không nghĩ tới chúng ta muốn bị như vậy lạn ý tưởng tra tấn hai lần, hi vọng 20th Century Fox không cần lại cân nhắc chụp đệ tam tập . Nếu nhất định muốn chụp mà nói, thỉnh đổi một đáng tin điểm đạo diễn hảo sao?”

Bóng đêm dần sâu, theo thời gian chuyển dời, lần đầu các fan điện ảnh dần dần tán đi, tụ tập tại rạp hát phía trước phóng viên cùng một ít mặt khác nhân viên cũng lục tục rời đi, Howard - Rashford thu thập hảo chính mình bảng câu hỏi, hội hợp một nam một nữ mặt khác hai danh đồng sự, cùng nhau hướng tới bãi đỗ xe bên kia đi.

“Các ngươi bên kia cho điểm thế nào?” Howard - Rashford hỏi.

“Đừng nói nữa.” Nữ đồng sự nhún vai,“Bộ điện ảnh này phỏng chừng thảm , liên lần đầu phấn ti fan điện ảnh đều chưa mấy cái đánh C trên đây cho điểm , vị kia đạo diễn rốt cuộc muốn lạn đến tình trạng gì, như thế nào dùng như vậy hai kinh điển điện ảnh nhân vật, đánh ra như vậy một bộ phim dở đến.”

Nam đồng sự lúc này nói,“Ta vừa đại khái suy tính dưới, ta bên này hỏi không đến ba mươi fan điện ảnh, chia đều chấm điểm C-.”

“Ta bên này cũng kém không nhiều.” Howard - Rashford rất xác định nói,“Tuần này lớn nhất quy mô mở màn điện ảnh, phỏng chừng muốn ăn hành .”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 628: Một Nhà Độc Đại

Thứ bảy buổi sáng, Matthew tham gia hoàn TMZ trang web một hồi hoạt động, chuyên môn chú ý một chút [ Alien vs Predator 2] tình huống.

Bộ điện ảnh này không phải bình thường không xong.

[ Alien vs Predator 2] danh tiếng nát được kinh người, lạn cà chua phương diện mới mẻ độ chỉ có 12%, cùng loại với “Phim rất nát, hơn nữa ngươi đều không biết làm gì muốn vào sân quan khán”,“Trì độn phim hành động, thoạt nhìn như là máy tính trò chơi.” đánh giá đều là nhập môn giới , kia vài bình luận điện ảnh nhân chanh chua nói móc, khiến Matthew cảm giác bình luận điện ảnh giới đối với hắn vẫn là rất không sai .

Nếu chỉ là bình luận điện ảnh danh tiếng nát, lạn cà chua điểm thấp mà nói, kia cũng không có gì gọi là, chung quy lạn cà chua kì lạn vô cùng, lại box office đại bán phim cũng không tính hiếm thấy.

“Này bộ phim người xem danh tiếng cũng siêu cấp lạn.”

Ban biên tập phòng nghỉ bên trong, Elena - Boyar đem một ly cà phê phóng tới Matthew trước mặt, nói,“Ngươi thật sự rất may mắn, I Am Legend né tránh Francis - Lawrence này siêu cấp đại khanh.”

Matthew thuận miệng nói,“Kia ngược lại không hẳn, có lẽ hắn đạo diễn I Am Legend, cũng có khả năng thành công.[ Alien vs Predator 2] chỉ là một bộ trung đẳng quy mô đầu tư, Francis - Lawrence tại chế tác trên có chút quyền phát ngôn, nhưng tại I Am Legend như vậy nhất tuyến đại chế tác thượng, hắn cũng chính là hiện trường quay chụp chỉ đạo, có Akiva - Goldsman tại, hắn kia vài ý tưởng nát căn bản không có quá nhiều phát huy đường sống.”

Elena - Boyar không khỏi cười lên,“Mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng không có Guillermo - Del - Toro xuất sắc.”

“Này ngược lại là thật.” Matthew đầu tiên là gật đầu phụ họa, tiếp còn nói thêm,“Bình luận điện ảnh danh tiếng nát không tính cái gì, người xem danh tiếng nát kia mới không cứu.”

Elena - Boyar nói,“Ta lấy đến một phần Cinema Score hiện trường điều tra số liệu, nói như thế nào đâu? Thảm không đành nhìn đi. Rạp chiếu phim người xem liên ‘B-’ điểm đều không bỏ được cấp, tối cao tài là cấp ‘C’, đa số đều là đánh ‘D’, có thể nói người xem đã đối với này phim đến không thể nhịn được nữa tình cảnh.”

Nói tới đây, nàng không khỏi lắc lắc đầu,“Này bộ phim ngày hôm qua một ngày box office chỉ có 330 vạn dollar trở lên, liên I Am Legend số lẻ đều không đủ.”

Hai bộ phim căn bản là không bất cứ có thể so tính.

Vô luận là box office, vẫn là người xem danh tiếng,[ Alien vs Predator 2] đừng nói cùng I Am Legend so , cho dù là đồng cuối tuần phát hành [ Ness hồ thủy quái ] loại này điển hình B cấp phiến, thu gặt box office tốc độ đều tại [ Alien vs Predator 2] bên trên.

Này cuối tuần vừa qua, hàng loạt Alien phấn ti cùng thiết huyết chiến sĩ phấn ti tụ tập đến thế kỷ thành Fox cao ốc phía dưới, nâng cao quảng cáo khởi xướng kháng nghị -- đừng làm cho Alien cùng thiết huyết chiến sĩ đánh tiếp, chúng ta đã chịu không nổi .

Thậm chí, còn có Alien cùng thiết huyết chiến sĩ cực đoan phấn ti châm lên đạo diễn Francis - Lawrence áp phích đốt cháy.

20th Century Fox điện ảnh bộ tổng tài Jim - Gianopulos đứng ở văn phòng bên cửa sổ, đem Fox cao ốc trước cửa hết thảy thu hết đáy mắt.

“John - Davis !” Hắn cũng không quay đầu lại, đối phía sau [ Alien vs Predator 2] người sản xuất nói,“Ngươi xem qua mới nhất box office thống kê không có?”

Mặt sau gọi là John nhân lau dưới mồ hôi trên trán,“Nhìn.”

Jim - Gianopulos quay người lại đến,“Cuối tuần đầu phát hành chỉ có 910 vạn dollar box office ! ngươi cảm giác như thế nào?” Không đợi đối phương trả lời, hắn liền thanh sắc đều lệ nói,“6000 vạn dollar sản xuất phí tổn,3500 vạn dollar tuyên phát phí dụng, đây chính là ngươi cho ta kết quả?”

John - Davis cũng không nghĩ tới, có Alien cùng thiết huyết chiến sĩ này hai đại Hollywood trứ danh nhất quái vật áp trận, box office thế nhưng sẽ tra sai đến nước này.

“Ngươi đề cử Francis - Lawrence, lại đề nghị cho hắn nhất định quyền lực.” Jim - Gianopulos rất rõ ràng, như vậy thất bại tất yếu có người phụ trách,“John, hủy bỏ [ Alien vs Predator ] đệ tam bộ.”

“Hảo.” John - Davis nói tiếp.

Jim - Gianopulos tiếp tục nói,“20th Century Fox sở hữu hạng mục, đều không được lại dùng Francis - Lawrence này đạo diễn.”

“Hảo.” John - Davis lại nói tiếp.

Thực ra không cần Jim - Gianopulos nhiều lời, cũng không ai lại gặp tùy tiện bắt đầu dùng Francis - Lawrence làm đạo diễn .

Jim - Gianopulos ngữ khí thoáng dịu đi,“Chính ngươi hướng ban giám đốc đệ trình một phần báo cáo.”

John - Davis nhẹ nhàng gật đầu, hắn là [ Alien vs Predator 2] đệ nhất người sản xuất, còn xác định lực bài chúng nghị sử dụng Francis - Lawrence làm đạo diễn, trách nhiệm không có khả năng từ chối.

Này có thể trách ai? Hắn đi ra Jim - Gianopulos văn phòng, lắc lắc đầu, muốn trách chỉ có thể trách tại Francis - Lawrence trên người trông nhầm.

Theo tân một tuần bắt đầu, cuối tuần trước rất nhiều mở màn điện ảnh vận mệnh đã định, trong đó nào đó điện ảnh đạo diễn cùng diễn viên chính tại Hollywood đem không có tương lai đáng nói.

Francis - Lawrence cùng Paula Patton không thể nghi ngờ là bên trong này một thành viên.

[ Alien vs Predator 2] tại Bắc Mĩ 2800 nhiều gia rạp chiếu phim phát hành ba ngày, lại chỉ lấy đến 910 vạn dollar box office, tại mới nhất Bắc Mĩ box office trên bảng xếp hạng, vỏn vẹn xếp hạng tại thứ sáu vị.

Đừng nói cùng I Am Legend so, liên [ Juno ] loại này điển hình phim văn nghệ đều xếp hạng tại nó phía trước.

So sánh dưới, Matthew diễn viên chính I Am Legend tại vừa qua này cuối tuần biểu hiện như cũ lóa mắt, thứ cuối tuần ba ngày lấy xuống 4950 vạn dollar, tiếp tục lĩnh chạy Bắc Mĩ box office bảng xếp hạng, xếp hạng tại vị thứ hai là [ Alvin and the Chipmunks ] 2108 vạn dollar, vị thứ ba còn lại là do Tom - Hanks cùng Julia - Roberts diễn viên chính [ Charlie chiến tranh ], hai đại cự tinh tân phim biểu hiện như vậy, chỉ có không đến 1200 vạn dollar nhập trướng.

Thứ bốn cùng thứ năm phân biệt do [ Juno ] cùng [ Ness hồ thủy quái ] chiếm cứ, box office đều tại 1000 vạn dollar trên dưới.

I Am Legend lĩnh chạy điện ảnh thị trường hơn nữa một nhà độc đại cục diện phi thường rõ ràng.

Phát hành hai tuần sau, này bộ phim Bắc Mĩ box office nhất cử đột phá 2 ức dollar, tích lũy 2 ức 1163 vạn dollar, từng bước hướng tới 3 ức dollar đại quan tới gần.

Cùng lúc đó, I Am Legend cũng tại vượt qua 50 hải ngoại trên thị trường vượt qua thứ nhất cuối tuần, nhận đến Bắc Mĩ box office đại bạo kích thích, hải ngoại box office đồng dạng xuất sắc, ngắn ngủi vài ngày thời gian, liền tiếp cận một ức dollar.

I Am Legend toàn cầu box office thoải mái vượt qua 3 ức dollar, dĩ nhiên là này kỳ nghỉ lớn nhất bạo khoản.

Không hề nghi ngờ, I Am Legend tại thành công trên đường càng chạy càng xa, mà [ Alien vs Predator 2] đường thẳng rơi xuống vách núi.

Một tuần mới bắt đầu,[ Alien vs Predator 2] chia đều tỷ suất chiếu phim nháy mắt hàng đến 5% trở xuống, rất nhiều ảnh thính tương đối ít rạp chiếu phim, thậm chí một ngày chỉ an bài chiếu phim một hồi, vẫn là tại người xem nhân số ít nhất buổi sáng......

Cinema Score cũng lại một lần nữa tuyên bố công khai dự tính, cho rằng I Am Legend Bắc Mĩ box office có hi vọng trùng kích 3 ức 5000 vạn dollar,[ Alien vs Predator 2] Bắc Mĩ box office điểm rơi sẽ không vượt qua 3000 vạn dollar.

[ Alien vs Predator 2] thất bại, từ đạo diễn đến diễn viên chính đều sẽ xui xẻo, cũng sẽ ảnh hưởng đến 20th Century Fox tiến thêm một bước khai phá này hai đại quái vật hệ liệt.

Đồng thời, có chút thoạt nhìn không liên quan công ty cũng nhận đến lan đến.

Matthew đi tham gia Warner Bros Giáng Sinh chiêu đãi party khi, từ Zack Snyder chỗ đó được đến một tin tức.

Zack Snyder vẫn ở lên kế hoạch Watchmen, Warner Bros cùng hắn bàn bạc qua vài lần, thảo luận Batman cùng siêu nhân khai chiến tính khả thi, nhưng [ Alien vs Predator 2] thất bại, khiến Warner Bros lập tức đánh mất như vậy chủ ý, cho rằng hai đại kinh điển nhân vật tại trên màn ảnh loạn đánh nhất khí, phiêu lưu thật sự là quá lớn.

Nghe đến mấy cái này, Matthew không có nói thêm cái gì, chỉ có thể thầm than Warner Bros bỏ lỡ một lần cơ hội.

Có lẽ đợi đến tháng năm [ Iron Man ] phát hành sau, Warner Bros sẽ thay đổi ý tưởng.

Matthew cùng Warner Bros cao tầng tiếp xúc không thiếu, Warner Bros cao tầng cũng có rộng lớn mục tiêu cùng kiệt xuất năng lực, phía dưới còn có Charles Roven như vậy xuất sắc người sản xuất, nhưng mỗi khi tổng có thể làm ra một ít gọi người cảm giác ngu xuẩn quyết định.

Đến hiện tại, Warner Bros vẫn là Hollywood công trạng tốt nhất điện ảnh công ty......

Như vậy vị trí, không biết bọn họ có thể bảo trì bao lâu.

Dùng Akiva - Goldsman lời đến nói, Warner Bros quản lý tầng, có đôi khi rất không tin hợp tác người sản xuất cùng đạo diễn, rất thích trực tiếp can thiệp điện ảnh chế tác.

Tuy rằng văn hóa trình độ không cao, nhưng Matthew cũng biết, quyền lực cân bằng là môn nghệ thuật, nếu nắm giữ không tốt, kết quả thường thường sẽ rất không xong.

2007 năm sắp qua đi,2008 năm liền muốn đến.

Liền tại Matthew ngồi trên David - Ellison tư nhân phi cơ, đi London thời điểm, Hollywood đã một mảnh hỗn loạn, biên kịch đại bãi công không thể tránh khỏi bạo phát.

Giống như Helen - Hermann dự tính như vậy, cùng diễn viên công hội cùng đạo diễn công hội hiệp nghị đến kỳ sau, không đợi này hai đại công hội khởi xướng bãi công, chế tác nhân liên minh liền cùng này hai đại tổ chức đạt thành tân , song phương đều có thể nhận lợi ích phân thành hiệp nghị, mà biên kịch công hội đưa ra cùng loại yêu cầu, lại bị không chút do dự cự tuyệt.

Vì thế, phía đông biên kịch công hội cùng tây bộ biên kịch công hội trước sau hướng phần mình kì hạ hội viên phát ra bưu kiện, kêu gọi bãi công.

Tự 1988 năm sau, Hollywood lại bạo phát biên kịch đại bãi công.

Biên kịch bãi công ảnh hưởng vẫn là rất rõ ràng , rất nhiều hạng mục không thể không chết, như là trù bị trung [ Thiên Sứ cùng ma quỷ ],[ 007 Quantum of Solace ],[ Narnia Truyền Kỳ 2],[ người Hobbit ] cùng [ Những cuộc phiêu lưu của Tintin ] đẳng nhất tuyến đại chế tác hạng mục, đều tạm thời lâm vào tạm dừng trạng thái.

Matthew bên này hai kịch tổ tuy rằng hoàn thành kịch bản, nhưng bao nhiêu cũng nhận đến ảnh hưởng, dù sao lễ Giáng Sinh cùng tân niên sắp đến, hắn cùng David - Ellison dứt khoát cấp hai kịch tổ thả nghỉ dài hạn, toàn bộ công tác đẳng tân niên sau lại tiến hành.

Hắn cùng David - Ellison đi đến London, chuẩn bị đi xem xét Victoria's Secret Show.

Bất quá, đi Victoria's Secret Show phía trước, Matthew trước liên hệ một chút Emma - Watson, chuẩn bị đi tham ban.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 629: Minh Tinh May Mắn Nhất

Cưỡi ô tô rời đi London, Matthew ngủ một hồi, tỉnh lại thời điểm, đã tiến vào Buckingham quận, không bao lâu liền đến Ephesus, đến Anh quốc điện ảnh sản nghiệp trọng yếu căn cứ -- Pinewood Studios.

Rất lâu phía trước, hắn cũng từng ở nơi này quay chụp qua điện ảnh, bất quá mấy năm gần đây, không còn có đến qua.

[ Harry Potter ] hệ liệt từ sớm nhất [ Harry Potter cùng ma pháp thạch ], cho tới bây giờ đang tại quay chụp [ Harry Potter cùng cùng hỗn huyết vương tử ], Pinewood Studios đều là chủ yếu quay chụp nơi sân.

Đến phía trước Matthew cấp David - Heimann cùng Emma - Watson đánh qua điện thoại, rất dễ dàng liền tiến vào xưởng sản xuất, tùy tiện hỏi thăm một chút, hỏi Harry Potter kịch tổ sở tại , tìm qua.

Tại một gian cự đại studio trung, Matthew gặp được David - Heimann.

“Ngươi rốt cuộc đến.” David - Heimann tại studio cửa nghênh lên Matthew, cùng hắn ôm một chút, nói,“Có thể ở tháng mười hai không xong tột độ London thời tiết bên trong, nhìn thấy đến từ Los Angeles lão bằng hữu, ta đều cảm giác ấm áp .”

Matthew không tiếp hắn mà nói, ngược lại nói,“Ngươi khai quật này hệ liệt, chung quy vẫn là muốn trở lại này hệ liệt.”

“Bên trong thỉnh.” David - Heimann phía trước dẫn đường, đẳng Matthew cùng lại đây nói,“Kịch tổ đang tại quay chụp, lễ Giáng Sinh sau vừa khởi động máy, còn không có tiến vào quỹ đạo.”

Từ studio cửa một đường đi vào, Matthew có thể nhìn thấy phía trước lâm thời dựng trường quay một mảnh bận rộn, mơ hồ còn có ngọn đèn đang tiến hành điều chỉnh.

Hai người đi đến trường quay bên ngoài, David - Heimann chủ động ngừng lại, Matthew cũng đứng ở hắn bên cạnh.

“Los Angeles bên kia đang tại bãi công,” Matthew thuận miệng hỏi,“Không ảnh hưởng đến bên này đi?”

David - Heimann lắc đầu,“Ít nhiều có chút ảnh hưởng, biên kịch Steve Kloves tạm thời ly khai kịch tổ, bất quá gần nhất hai bộ điện ảnh biên kịch đều là lấy Joanna - Rowling làm chủ, ảnh hưởng không phải rất lớn.”

Hắn lại hỏi,“Ngươi bên kia đâu?”

Matthew nói thẳng,“Ta cấp hai kịch tổ thả nghỉ dài hạn, chỉ mong sớm điểm kết thúc.”

“Rất khó.” David - Heimann cũng coi như trong nghề có danh người sản xuất, bản thân chính là chế tác nhân liên minh trung một thành viên, tin tức so Matthew linh thông nhiều,“Trận này bãi công trong khoảng thời gian ngắn rất khó kết thúc.”

Matthew gật gật đầu,“Nghe nói Golden Globe trao giải điển lễ đã chết .” Hắn nhún nhún vai,“Oscar nói không chừng cũng nguy hiểm.”

“Đúng, nói đến Oscar......” David - Heimann ngược lại hỏi,“Ta nghe nói Warner Bros muốn vì ngươi xin Oscar tốt nhất nam chính?”

“Là có tin tức này, chủ yếu vẫn là vi I Am Legend xin.” Matthew ngược lại là một điểm đều không để ý,“Ta không quan hệ xã hội, cái gì kéo phiếu hoạt động đều chưa làm, phỏng chừng trình báo cũng vô dụng.”

Tuyệt đại bộ phận diễn viên hợp lại Oscar là vì danh sau lợi, hắn hiện tại cần danh có danh, muốn lợi có lợi, căn bản không tất yếu tranh Oscar nước đục.

David - Heimann còn nói thêm,“Nguyên bản, Warner Bros cùng ta đều có ý mời Guillermo - Del - Toro đến đạo diễn này bộ hỗn huyết vương tử, đáng tiếc là Guillermo - Del - Toro cự tuyệt .”

“Ta nghe hắn nhắc đến qua.” Matthew rất sớm liền nghe Guillermo - Del - Toro đề cập qua,“Hắn giống như có bộ phim kinh dị, còn có bộ truyện tranh điện ảnh muốn quay chụp, phỏng chừng là lịch phát hành không dời được đi.”

Nếu không phải trên đường tiếp I Am Legend, Guillermo - Del - Toro e sớm liền đi chụp [ Hellboy II] .

Hắn còn nói thêm,“Phỏng chừng Guillermo cũng có nghi ngờ, này hệ liệt fan sách càng ngày càng nhiều, như thế nào chụp đều sẽ bị mắng.”

“Ân.” David - Heimann gật đầu,“Thượng một bộ David - Yates liền bị mắng thực thảm.”

Nói tới đây, hắn tựa hồ rất có cảm xúc,“Cơ hồ mỗi một lần chúng ta bắt đầu làm tân một tập [ Harry Potter ] điện ảnh tiền kỳ công tác thời điểm, đại gia muốn thảo luận , chính là định ra độ dài bộ phim, sau đó chính là không ngừng họp, nghe khắp nơi ý kiến, đối trong sách kia vài đoạn tiến hành san giảm cùng cải biến, chúng ta tất yếu vứt bỏ đại bộ phận tiểu thuyết bên trong bàng chi mạt tiết, chăm chú giảng hảo chủ tuyến cố sự.”

Matthew có thể lý giải điểm ấy, nói,“Liền tính cố sự giảng hảo, tiếng mắng vẫn là nhiều đếm không xuể.”

“Đúng vậy.” David - Heimann thở dài,“Này hệ liệt danh khí càng lớn, điện ảnh quay chụp càng gian nan, bởi vì nguyên tác tiểu thuyết có được hàng trăm triệu độc giả, kịch tổ cần hoàn toàn đối mặt này mấy độc giả đối với điện ảnh đủ loại xoi mói, đem một quyển mấy trăm trang bộ sách cải biên thành một bộ hai giờ điện ảnh, này tất yếu làm ra lấy hay bỏ, kịch tổ không thể đem cả cuốn tiểu thuyết toàn bộ tình tiết đều phóng tới điện ảnh bên trong đến, này liền tạo thành người xem phê bình một phương diện, bởi vì vô luận chúng ta cắt bỏ là nào đoạn, tổng có độc giả sẽ cảm thấy phẫn nộ.”

“Có thời gian ta nhiều hướng ngươi lãnh giáo một chút phương diện này kinh nghiệm.” Matthew là chăm chú ,“Ta bên kia cũng có bộ dễ bán tiểu thuyết tại cải biên điện ảnh.”

Matthew cùng David - Heimann hàn huyên một hồi, nhìn thấy một mặc màu đen ma pháp bào nữ hài từ trường quay trong chạy đi ra.

“Hải, Matthew.” Emma - Watson thanh thúy cùng hắn chào hỏi.

“Hải, Emma.” Matthew cười đáp lại.

David - Heimann nhìn nhìn Matthew, lại nhìn nhìn Emma - Watson, tùy tiện tìm lý do ly khai.

Nhìn thấy David - Heimann đi xa, Matthew nghiêng đầu đánh giá Emma - Watson một phen, nói,“Ngươi xuyên này một thân, soái ngốc !”

Emma - Watson giang hai tay, nói,“Một thân hắc, khó coi chết đi được.” Nàng quay đầu đồng cùng tới được người đại diện nói một câu, lại đối Matthew nói,“Ta đi trước tẩy trang, ngươi chờ ta một hồi, chúng ta nói hảo , ta đến Los Angeles ngươi chiêu đãi ta, ngươi tới Anh quốc ta chiêu đãi ngươi.”

Matthew gật gật đầu,“Ta ở chỗ này chờ ngươi.”

Qua chừng nửa giờ, Emma - Watson mới đi trở về, màu đen ma pháp bào không thấy , chiếm lấy là một kiện quần bò cộng thêm áo khoác cổ lông, nháy mắt từ Hermione - Granger biến thành phổ thông nhà bên thiếu nữ.

“Chúng ta đi thôi.” Nàng kéo Matthew một chút, phía trước dẫn đường,“Ta vừa cùng trong nhà thông điện thoại, cơm tối ta có thể ở bên ngoài ăn.”

Nàng quay đầu hỏi Matthew,“Ngươi muốn ăn cái gì?”

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Ta nhớ rõ xưởng sản xuất phụ cận có gia Brazil nhà hàng không sai, còn mở ra sao?”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Emma - Watson nhếch khóe miệng,“Ngươi nói kia gia khó ăn phải chết Brazil nhà hàng?”

“Không đúng đi?” Matthew nhíu mày,“Ta nhớ rõ hương vị rất không sai.”

Ra studio cửa, Emma - Watson đối Matthew khoát tay,“Ngươi khẩu vị có vấn đề.”

Matthew không chút khách khí,“Ngươi mời khách, ngươi chọn lựa địa phương hảo.”

Emma - Watson gọi lại một chiếc xe điện, cùng Matthew cùng tiến lên đi, đẳng xe điện phát động, nói,“Lần trước tại Geneve, ngươi từng nói thích ăn Đông Phương đồ ăn, phụ cận có trong nhà nhà hàng không sai, đi thử xem?”

“Hảo a.” Matthew gật đầu đồng ý.

Hai người cưỡi xe điện đi đến xưởng sản xuất cửa, lại đổi cưỡi Matthew đến khi xe, không đến mười phút sau, liền đến một nhà tiệm cơm Trung Quốc bên trong, so với Emma - Watson xa lạ, Matthew ngựa quen đường cũ vi hai người điểm hảo đồ ăn.

“Ngươi như thế nào đến London ?” Emma - Watson hảo kỳ hỏi.

Matthew cười trả lời,“Chuyên môn lại đây nhìn ngươi.”

“Ngươi?” Emma - Watson đầy mặt không tin,“Ngươi sẽ chuyên môn lại đây xem ta? Ai tin?”

Nàng trừng lớn ánh mắt nhìn Matthew,“Ngươi tới London làm cái gì? Chạy thông cáo? Chẳng lẽ là BBC đem ngươi bầu thành 2007 niên độ may mắn nhất Hollywood ngôi sao sự?”

“Còn có việc này?” Matthew hoàn toàn liền không biết.

Emma - Watson kinh ngạc,“Ngươi không biết.”

Matthew lắc đầu,“Không biết.”

“Ngươi tin tức rất bế tắc .” Emma - Watson nói đơn giản nói,“Đại khái hai ba ngày trước đi,BBC có một kỳ chuyên môn tổng kết năm nay Hollywood điện ảnh tiết mục, bởi vì ngươi tham diễn ba bộ điện ảnh tất cả đều box office đại bán, cho nên tiết mục nói ngươi là may mắn nhất ngôi sao.”

Matthew hiểu được,“Như vậy a.” Hắn thuận miệng hỏi một câu,“Có may mắn nhất ngôi sao, có phải hay không cũng có xui xẻo nhất ngôi sao?”

Emma - Watson gật đầu,“Có a.” Nàng nhấc lên một bên khóe miệng nở nụ cười, cố ý đổi một loại quái dị ngữ khí,“Vinh dự nhận được như vậy quang vinh danh hiệu là Tom - Cruise cùng Nicole - Kidman đôi vợ chồng cũ này.”

Phục vụ sinh lúc này lục tục đem hai người điểm đồ ăn đưa lên, đẳng phục vụ sinh rời đi, Emma - Watson xiên lên một khối thịt gà đưa đến trong miệng, còn nói thêm,“Ngươi đoán đoán vì sao bọn họ xui xẻo nhất.”

Này hai người năm nay tình huống, Matthew bao nhiêu nghe nói một ít, suy nghĩ một hồi, nói,“Ta nhớ rõ Tom - Cruise cùng Nicole Kidman năm nay đều có tân tác phát hành, Nicole Kidman là [ Hoàng Kim la bàn ] như vậy thương nghiệp cự chế, Tom - Cruise hình như là bộ độc lập phim văn nghệ, ta quên tên gọi là gì .”

“[ Lions for Lambs ].” Emma - Watson nhắc nhở nói.

Matthew gật gật đầu,“Ta tưởng đến. Này hai người hoàn toàn lầm phương hướng, Tom - Cruise chủ công văn nghệ, Nicole Kidman tiến quân thương nghiệp, hai người điện ảnh vừa lúc đều là đối phương sở trường, kết quả có thể nghĩ.”

“Trả lời chính xác !” Emma - Watson lại nhếch lên khóe miệng,“Tom - Cruise diễn viên chính tân tác [ Lions for Lambs ], Bắc Mĩ địa khu phát hành đã có hai tháng, trước mắt tích lũy box office chỉ là 1493 vạn dollar, đây là 24 năm đến nay hắn diễn viên chính phim trung box office thấp nhất một bộ, danh tiếng cũng là thần kỳ lạn, xem ra Tom - Cruise chụp phim văn nghệ rất không sáng suốt.”

Nicole Kidman tình huống Matthew liền biết, nàng càng là thảm bại, nguyên bản nhìn như vạn vô nhất thất ma huyễn đại tác, gần hai ức dollar nguyên đầu tư, còn có dễ bán nguyên tác hộ giá hộ tống, nhưng [ Hoàng Kim la bàn ] cố tình chính là bồi được không còn một mảnh......

“Đúng, Emma.” Matthew nói thẳng,“Nhắc nhở ngươi một sự kiện,[ Harry Potter ] hệ liệt kết thúc sau, ngàn vạn đừng hướng không thích hợp chính mình điện ảnh loại hình thượng phát triển.”

“Tựa như ngươi như vậy?” Emma - Watson rất thông minh.

Matthew cười cười,“Ta không đảm đương nổi phim văn nghệ nam thần, cho nên ta căn bản không đi nếm thử.”

Emma - Watson chăm chú nói,“Ta hiểu được. Cám ơn ngươi, Matthew.” Không đợi Matthew mở miệng, nàng lại một lần nữa hỏi,“Ngươi còn chưa nói đâu, đến London làm cái gì?”

“Được rồi, ta thành thật công đạo.” Matthew ra vẻ bất đắc dĩ nói,“Đến xem năm nay Victoria's Secret Show.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 630: Chứng Minh Trong Sạch

London mùa đông thời tiết phi thường không xong, đi theo màn đêm buông xuống , còn có linh tinh mưa tuyết, nhưng này mấy đều ngăn cản không trụ mọi người nhiệt tình, Matthew cùng David - Ellison đến Somerset cung thời điểm, nơi này sớm nhân sinh ồn ào, vô số người tại vũ tuyết trung xếp lên hàng dài, chờ đợi tiến vào Victoria's Secret Show lâm thời hội trường.

Matthew cùng David - Ellison lấy đến là tối đỉnh cấp phiếu, theo chuyên môn khách quý thông đạo, đi đến Somerset cung trên quảng trường lâm thời dựng lên đến cự đại catwalk trước lều trại, một danh nhân viên bảo vệ nghiệm qua thư mời sau, một khác danh công tác nhân viên mang theo bọn họ tiến vào hội trường.

Cùng năm trước như vậy, hai người chỗ ngồi đều tại hàng đầu tiên.

“Ngày hôm qua ngươi tìm Emma - Watson ?” David - Ellison hỏi.

Matthew gật đầu,“Cùng nàng cùng nhau ăn tối cơm.”

David - Ellison đột nhiên thấp giọng nói,“Ta nhớ rõ nàng còn không đến mười tám tuổi đi? Cẩn thận một chút, nơi này là Anh quốc, không phải chúng ta địa bàn.“

“Ngươi suy nghĩ nhiều.” Matthew tức giận nói,“Ta cùng Emma - Watson chỉ là đơn thuần bằng hữu quan hệ.”

David - Ellison không khỏi cười lên, cố ý trào phúng nói,“Lời này có thể lừa gạt ai? Ngươi cùng xinh đẹp nữ diễn viên còn sẽ phát triển đơn thuần bằng hữu quan hệ?”

Matthew nhún vai, thuận miệng nói,“Ngươi không tin ta cũng không có biện pháp.”

Hai người chuyển qua một thông đạo, tiến vào hàng đầu tiên, vừa tìm đến kề sát cùng một chỗ hai chỗ ngồi chuẩn bị ngồi xuống, Matthew bỗng nhiên nhìn thấy hướng bên trong đi bảy tám chỗ ngồi ngoại ngồi một tuổi cùng hắn xấp xỉ đơn thân tóc vàng nữ nhân.

Này thân ảnh rất quen thuộc , quen thuộc đến liếc nhìn liền có thể nhận ra đến.

“David, ngươi trước tọa.” Matthew dùng ánh mắt ý bảo một chút,“Ta quá khứ chào hỏi.”

Nghe được Matthew mà nói, David - Ellison cũng nhìn về phía bên kia, tóc vàng nữ nhân rất có danh , hôm nay Bắc Mĩ lưu hành nhạc siêu cấp thiên hậu, tưởng không biết cũng khó.

Hắn cũng nghe qua Matthew cùng nữ nhân này ở giữa một vài sự, hảo kỳ nhìn nhiều vài lần.

Matthew không có để ý phía sau David - Ellison, trực tiếp hướng bên trong đi, đại khái là nghe được tiếng bước chân, tóc vàng nữ nhân quay đầu nhìn về phía bên này.

“Buổi tối hảo, Britney.” Matthew chủ động chào hỏi.

Britney nhìn thấy Matthew, cười cười,“Buổi tối hảo, Matthew.” Nàng xem Matthew,“Không nghĩ tới có thể ở này gặp được ngươi.”

Matthew ngồi ở nàng bên cạnh trên ghế, thuận miệng nói,“Bồi một bằng hữu lại đây xem show.”

Lời này Britney hoàn toàn cũng không tin, nàng biết ngồi ở bên cạnh , sớm không phải nàng nhận thức cái kia Matthew , đây là Hollywood tối phụ nổi danh hoa hoa công tử chi nhất, thậm chí ngay cả Leonardo - DiCaprio đều so ra kém hắn.

“Chỉ là đơn thuần xem show?” Britney cố ý hỏi.

Matthew xòe tay,“Tới nơi này chẳng phải chính là xem show sao? A...... Ta đến London thuận tiện xem vài vị bằng hữu,[ Harry Potter ] kịch tổ người sản xuất David - Heimann.”

Britney lại hỏi,“Nghe nói ngươi đoạn thời gian trước đính hôn , mặt sau như thế nào không có tin tức? Không tính toán kết hôn?”

“Xuất hiện một ít ngoài ý muốn biến cố.” Matthew chủ động chuyển dời đề tài,“Mấy ngày hôm trước xem tin tức, ngươi tại Beverly Hills mua phòng ở ? Có thời gian ta đi ngươi chỗ đó làm khách.”

“Hảo a.” Britney nhẹ nhàng gật đầu, có chút khách khí nói,“Tùy thời hoan nghênh ngươi tới làm khách.”

Lúc này một để tóc dài nữ hài trang điểm xinh đẹp đi lại đây, Britney cũng thấy được nàng, đứng lên nói,“Matthew, giới thiệu vị bằng hữu cho ngươi nhận thức.”

Matthew cũng đứng lên, nhìn về phía cái kia nữ hài, nữ hài so Britney muốn cao một đoạn, mặc ấn có chuối, dưa hấu cùng dâu tây đẳng nhiều loại hoa quả đồ án váy dài, diện mạo điềm mĩ Chu Chính, dùng trong giới lời đến nói, rất có trở thành phao phao đường như vậy thiếu nữ thần tượng tiềm lực.

Britney vì hắn làm giới thiệu,“Matthew, đây là Kathryne Hudson, của ta một vị bằng hữu, ban đầu là của ta bạn nhảy, sang năm liền muốn phát hành đệ nhất album .”

Nàng lại vi Kathryne Hudson giới thiệu Matthew,“Katie, đây là Matthew - Horner, ngươi nhận thức .”

Matthew chủ động vươn tay, cùng nàng cầm, có chút khách khí nói,“Ngươi hảo, Hudson tiểu thư.”

“Ngươi hảo, Matthew.” Kathryne Hudson giọng có khàn khàn vỡ tan cảm,“Ngươi bảo ta Katie đi.”

Hai người khách sáo vài câu, lục tục lại có nhân đi tới, bên này tựa hồ trở thành nữ ngôi sao tụ cư khu, Matthew thấy được hai năm nay tại Anh quốc rất hồng Cheryl, còn có nổi tiếng Anh quốc nữ diễn viên Catherine - Zeta - Jones, lại không thấy nàng ảnh đế lão công.

Matthew trở lại chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, David - Ellison thấu lại đây hỏi,“Các ngươi quan hệ thoạt nhìn cũng không tệ lắm.”

“Chúng ta là hòa bình chia tay.” Matthew cười cười, nói,“Britney mãn thế giới phi, ta muốn nơi nơi đi quay phim, một năm gặp không được hai ba lần.”

Hắn lại bổ sung một câu,“Ta cùng Britney ở giữa không có bất cứ mâu thuẫn.”

David - Ellison phảng phất luyến ái chuyên gia như vậy nói,“Thời gian cùng cự ly hướng đến đều là giết chết tình yêu hữu hiệu nhất vũ khí.”

Matthew thâm thâm tán thành điểm này,“Thoát ly hiện thực tình yêu chỉ là đồng thoại, có lẽ ta cùng nàng đều đổi một phần chức nghiệp mà nói, có thể cùng nhau đi xuống.”

“Các ngươi cùng nhau đi xuống? Đừng đùa !” David - Ellison hiển nhiên có bất đồng cái nhìn,“Ngươi cho dù còn tại trên công trường vung đại chùy, cũng sẽ là hoa hoa công tử, chẳng qua phao nữu cấp bậc thấp rất nhiều mà thôi.”

Matthew vô lực phản bác, dứt khoát không lại tiếp David - Ellison mà nói.

Bất quá, lại nói, nếu lúc trước Britney không phải bận rộn chân không chạm đất đương hồng ngôi sao ca nhạc, bọn họ sẽ đi đến hiện tại sao? Nếu là lắp ráp đâu?

Hắn quay đầu mắt nhìn Britney bên kia, lắc lắc đầu, tốt đẹp mối tình đầu vẫn là lưu lại trong trí nhớ mới có thể càng tốt đẹp, Britney thật vất vả không đi lên từng hỗn loạn lộ, vẫn là không cần đi tai họa nàng .

Khiến mối tình đầu tiếp tục tốt đẹp đi xuống đi.

Đại khái là nhớ lại cùng Britney chuyện cũ, trận này Victoria's Secret Show Matthew cơ bản đều chưa thấy thế nào, chỉ chú ý tới hai người, Karolína Kurková kia chọc thẳng lên mây trời cự đại cánh, cùng với Heidi Klum ở trên vũ đài cùng hắc nhân lão công tận tình show ân ái.

Người trước năm trước cùng hắn sát người mà qua, không phải không có tiếc nuối.

Người sau tựa hồ chỉ lo show ân ái, quên trong giới show ân ái tất chia tay chân lý......

Matthew cũng là gần nhất hai năm chú ý VS Thiên Sứ sau, mới nhận thức Heidi Klum, tuy rằng không có tương quan ký ức, nhưng lấy trên đài hai người điên cuồng show ân ái tư thế, phỏng đoán không dùng được vài năm này hai người phỏng chừng liền sẽ xong đời.

Hollywood, phàm là tại truyền thông, công chúng cùng thông cáo thượng điên cuồng show ân ái tình lữ hoặc là phu thê, trên cơ bản đều sẽ nửa đường chia tay, trong đó đương nhiên không thể thiếu rất nhiều đều là quan hệ xã hội tình lữ hoặc là phu thê linh tinh duyên cớ.

Tương đối đến nói, kia vài sinh hoạt cá nhân đê điệu ngôi sao tình lữ, ngược lại có thể bảo trì càng dài thời gian luyến tình.

Matthew lung tung phỏng đoán một phen, cũng liền ném tới một bên, chung quy hắn đối Heidi Klum nửa điểm hứng thú cũng không có, mục tiêu vẫn là tuyển định năm trước bỏ lỡ Karolína Kurková.

Đại tú kết thúc, đi phụ cận khách sạn tham gia tú sau party thời điểm, Matthew hỏi David - Ellison,“Ngươi xác định mục tiêu sao?”

“Đương nhiên !” David - Ellison hoạt động cổ tay, tựa hồ đang làm nhiệt thân,“Năm trước Rosie - Huntington - Whiteley không đủ đã nghiền, ta năm nay sớm liền định hảo mục tiêu.”

Matthew hảo kỳ hỏi,“Ai? Alessandra Ambrosio? Candice Swanepoel? Vẫn là Lily - Aldridge?”

David - Ellison dựng thẳng lên ngón tay lung lay,“Đều không là !” Hắn thần bí hề hề nói,“Là Heidi Klum !”

“Ách......” Matthew ngẩn người,“Heidi Klum vừa ở trên T đài show ân ái.”

David - Ellison không chút nào để ý,“Ta tưởng xem xem này tú đi ra ân ái có phải hay không thật sự rất kiên cố.”

Matthew không khỏi lắc đầu,“Ngươi đủ nhàm chán .”

David - Ellison không khách khí đánh trả,“Thực ra đều là theo ngươi học .”

“Loại sự tình này đừng nhấc lên ta.” Matthew đầy mặt chính phái, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ,“Ta luôn luôn không phá hư qua người khác hôn nhân.”

Đến khách sạn, Matthew cùng David - Ellison trước tiên ở khách sạn khai hảo xa hoa căn hộ, lại đi phòng hơi làm sửa sang lại, đẳng thời gian chênh lệch không nhiều , lúc này mới đi tầng hai tổ chức party yến hội thính.

Tiến vào Victoria's Secret Show sau party, Heidi Klum bên cạnh không có nàng hắc nhân lão công, David - Ellison tựa hồ sớm có chuẩn bị, kéo duy mật một vị cao quản làm người tiến cử, trực tiếp tìm tới Heidi Klum, có lẽ tiền tài cùng siêu cấp phú nhị đại thân phận càng có thể đả động nhân, hắn động tác trước sau như một nhanh chóng, Matthew vừa cùng Karolína Kurková đáp lên nói, David - Ellison liền mang theo Heidi Klum ra yến hội thính.

“Còn nhớ rõ chúng ta năm trước cũng là ở trên party nhận thức .” Matthew mặc kệ David - Ellison, đối Karolína Kurková nói,“Ngày đó ngươi lâm thời có chuyện, vội vã đi .”

Karolína Kurková cười cười,“Đúng, ta còn nhớ rõ ngươi bảo ta ‘Tiệp Khắc chi quang’.”

Matthew cũng cười cười,“Ngươi lúc ấy để lại cho ta điện thoại, ta vẫn không có đánh thông qua.”

Karolína Kurková một điểm đều không xấu hổ,“Ta di động đêm đó tại sân bay ném, sau này đổi mới di động, liên quan dãy số cũng đổi đi.”

“Ta có may được đến ngươi tân dãy số sao?” Matthew hỏi.

“Đương nhiên.” Karolína Kurková cầm lấy Matthew tay, ở lòng bàn tay vẽ một chuỗi con số,“Nhớ kỹ sao?”

Matthew gật gật đầu, cố ý nói đùa,“Này dãy số sẽ không cũng đánh không thông đi?”

“Ngươi hiện tại là có thể thử xem.” Karolína Kurková có thể nhìn ra được Matthew đang nói đùa.

“Hảo, ta hiện tại liền thử xem.” Matthew đi móc túi, sau đó lắc lắc đầu,“Ta di động quên ở khách sạn phòng .”

Karolína Kurková xòe tay,“Ta đây không có biện pháp chứng minh chính mình trong sạch .”

Matthew lại rất chăm chú nói,“Ta đêm nay nhất định phải trả lại ngươi trong sạch.” Hắn hợp thời mời nói,“Như vậy đi, chúng ta cùng đi lấy của ta di động, đương trường gọi cho ngươi nói dãy số.”

Lời này sau lưng khả năng là có ý tứ gì, Karolína Kurková như thế nào sẽ không thể tưởng được, thoáng do dự một lát, nói,“Vì trong sạch của ta, ta đi theo ngươi.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 631: Danh Phù Kỳ Thực Giao Dịch

Ngày hôm sau buổi sáng, một trận chuông di động tiếng vang lên, không khỏi đánh thức Matthew, cũng đánh thức Karolína Kurková, Matthew nhìn thấy là Helen - Hermann đánh qua đến điện thoại, đành phải rời giường đi căn hộ bên ngoài chuyển được, nói không vài câu, liền treo cúp điện nói trực tiếp vào phòng vệ sinh.

Rửa mặt qua đi, mặc quần áo, hắn lại cấp David - Ellison đánh điện thoại, sau đó trở lại phòng ngủ, Karolína Kurková đã xuyên lên quần áo.

“Xin lỗi,KK.” Matthew cầm lấy tủ đầu giường Rolex đồng hồ đội, nói thẳng,“Los Angeles bên kia có việc gấp, ta hiện tại liền muốn đuổi trở về.”

Karolína Kurková gom lại thật dài tóc vàng, tại sau đầu buộc thành một đuôi ngựa, hỏi,“Như vậy sốt ruột?”

Cũng không phải nói không chừng sự tình, Matthew thản ngôn nói,“Gần nhất Hollywood tại bãi công, đề cập đến của ta công ty, ta cần trở về xử lý.”

Hắn cầm lấy áo khoác xuyên lên, lại gần niết niết Karolína Kurková khuôn mặt, nói,“Phi thường khoái trá ban đêm, ta hiện tại tin tưởng ngươi là trong sạch .”

Tối hôm qua trở lại phòng, hai người thẳng thắn thành khẩn tương đối, hắn xác định Karolína Kurková thật sự rất trong sạch.

Matthew thu thập xong đồ của mình, còn nói thêm,“Phòng đến buổi chiều hai giờ, ta đã thanh toán , ngươi có thể ngủ tiếp một giấc.”

Karolína Kurková nhẹ nhàng gật đầu.

“Đúng, còn có.” Matthew còn nói thêm,“Ta đi xuống sẽ giúp ngươi muốn bữa sáng, làm cho bọn họ nửa giờ sau đưa lại đây.”

Nghe những lời này, Karolína Kurková ánh mắt thẳng tắp tại chớp động, từ trên quan cảm đến nói, Matthew lưu cho nhân ấn tượng thật quá tốt, thân thể cường tráng, tướng mạo anh tuấn, năng lực siêu cường, kỹ thuật thuần thục, quan tâm đầy đủ......

Vừa hảo xem lại hữu dụng, còn có thể để người cảm nhận được thân hòa ấm áp.

Như vậy một đêm tình đối tượng, thật hảo đến không thể lại hảo.

Nhưng này mấy đều không là nàng cùng vị này Hollywood đại minh tinh đi lên mục đích cùng lý do, nàng xác thật cũng được đến thật lớn hưởng thụ, lại không phải muốn kết quả.

“Tái kiến,KK.” Matthew cười phất phất tay,“Ta sẽ lại liên hệ ngươi.”

Nói xong, hắn xoay người liền chuẩn bị đi, lại bị mặt sau thò lại đây một bàn tay kéo lại cánh tay.

Matthew quay người lại, kỳ quái nhìn về phía thò tay giữ chặt hắn Karolína Kurková, hỏi,“KK, còn có việc sao?”

Karolína Kurková cười cười, nói,“Matthew, ngươi hay không là quên điểm sự?”

“Ách?” Matthew cho rằng có cái gì quên ở trong này , còn chung quanh nhìn nhìn,“Giống như...... Không có đi?”

Karolína Kurková giữ chặt hắn cánh tay thủ vẫn không có phóng, chăm chú nhìn chằm chằm Matthew nhìn vài giây, xác định hắn không phải trang , nhắc nhở nói,“Matthew, giống ngươi loại này nhân, có thể tiêu tiền mua được bất cứ muốn gì đó.”

Matthew ngẩn người, có điểm minh bạch , lại có chút không rõ.

“Tỷ như nói khách sạn này bình rượu.” Karolína Kurková nắm lên bên cạnh trên bàn bình rượu không, ở trong tay nâng,“Như vậy một bình giá rượu giá trị bao nhiêu tiền?”

“Không tính quý.” Matthew hoàn toàn lầm phương hướng, cười nói,“KK, ngươi yên tâm, trong gian phòng này sinh ra hết thảy phí dụng, đều sẽ ghi tạc trên ta trướng.”

Karolína Kurková khẽ nhíu mày, tựa hồ không nghĩ tới Matthew lý giải năng lực kém như vậy, nói,“Ngươi đem ta bán khách sạn, có thể giá trị bao nhiêu tiền?”

Matthew chân tâm ca ngợi nói,“Tiệp Khắc chi quang đương nhiên là vô giá .”

“Bất cứ thứ gì bao gồm nhân, tổng có một cái giá.” Karolína Kurková còn nói thêm.

“Ách......” Matthew lần này cuối cùng minh bạch .

Nhưng hắn phản ứng có điểm chậm, bởi vì quá khứ chưa từng có gặp được qua loại tình huống này, cũng không nghĩ tới gặp được loại tình huống này nên làm cái gì bây giờ.

Karolína Kurková dứt khoát nói thẳng,“Matthew, ngươi nên vi tối hôm qua trả bao nhiêu tiền?”

“Đợi đã,KK !” Matthew tránh ra Karolína Kurková tay, ngồi ở một bên trên sô pha, nhìn Karolína Kurková,“Ngươi hơi chút đợi đã (vân vân), ta hiện tại có điểm loạn.”

Karolína Kurková nhìn thấy Matthew không có đi ý tứ, dứt khoát ngồi ở hắn đối diện.

Matthew tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa, liền đại khái làm rõ ý nghĩ, Karolína Kurková ý tứ rất đơn giản, tối hôm qua hắn cùng nàng từng có súng thật đạn thật giao phong, mà hắn muốn trả giá nhất định thù lao.

Loại sự tình này, hắn phía trước chưa từng có gặp được qua, qua lại mọi người đều là theo như nhu cầu, rất nhiều thời điểm đều là nhìn nhau thấy hợp mắt, sau đó hồ thiên hồ địa một trận làm bừa, hắn thích , đối phương đồng dạng cũng rất thích.

Nhưng Karolína Kurková muốn rõ ràng không chỉ là này mấy.

“KK, ta......” Matthew không kinh lịch qua, có chút không biết nói cái gì mới tốt.

Karolína Kurková lại nói,“Ta cùng ngươi cả một đêm, ngươi nên phó ta bao nhiêu tiền đâu?”

Đây thật là danh phù kỳ thực giao dịch . Matthew trong lòng cảm thán một câu, nói,“Ngươi nói con số đi,KK.”

Nghe nói như thế, Karolína Kurková theo bản năng liền tưởng dựng thẳng lên hai căn đầu ngón tay, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng dựng thẳng lên một căn.

Matthew sẽ không cho rằng đây là một vạn dollar, Victoria's Secret các siêu mẫu không như vậy giá rẻ, lập tức hỏi,“Mười vạn dollar?”

Karolína Kurková không nói lời nào, chỉ là nhìn Matthew đang cười, qua một hồi lâu, mới nói,“Một trăm vạn !”

Matthew nhíu nhíu mày, nhưng người đều thượng qua, cũng liền không lại nói cái gì, gật gật đầu, nói,“Ngươi cho ta một tài khoản, ta này liền để người cho ngươi chuyển một trăm vạn dollar.”

Nhìn thấy Matthew như vậy thống khoái, Karolína Kurková lập tức tuôn ra tài khoản, Matthew cấp Bella - Anderson gọi điện thoại, lại đối Karolína Kurková nói,“Nhiều nhất nửa giờ ngươi liền sẽ thu đến.”

“Cám ơn ngươi, Matthew.” Karolína Kurková cười nói,“Ngươi có của ta điện thoại, cần mà nói tùy thời có thể theo ta liên hệ.”

Matthew không có nhiều lời,“Tái kiến,KK.”

Cứ việc tiền còn không có thu đến, Karolína Kurková lại tin tưởng Matthew sẽ không quỵt nợ, thực ra từ năm trước gặp qua sau, nàng liền có lưu ý Matthew các loại tin tức, xác định lúc này là một vị phi thường chất lượng tốt hộ khách tài nguyên.

Cho nên, đêm nay Matthew vừa đề xuất mịt mờ mời, nàng liền cùng hắn vào phòng.

Có thể khiến nàng làm như vậy , không chỉ là tiền có thể làm đến , vừa phải có tiền, còn muốn nàng có thể xem hợp mắt.

Matthew ra xa hoa căn hộ, lắc đầu thở dài, so với tối hôm qua sảng khoái, hiện tại có chút buồn bực là khó tránh khỏi .

Loại này cảm thụ, giống như là cho rằng một xinh đẹp nữ nhân là bị chính mình mị lực chinh phục , kết quả cuối cùng phát hiện nữ nhân coi trọng là hắn ví tiền như vậy.

Nhưng ngồi thang máy hạ đến tầng một đại sảnh, Matthew cơ bản cũng liền tiêu tan , lấy hắn đổi bạn gái tốc độ, sớm muộn đều sẽ gặp phải loại sự tình này, Hollywood cùng giới người mẫu đều rất hỗn loạn, như là một ít ẩn nấp câu lạc bộ tồn tại rất nhiều, giới người mẫu lại xa so Hollywood loạn......

Phía trước vài năm không đụng lên, chỉ có thể nói hắn vận khí tốt.

Không nói khác , vẫn vi Horner trang viên cung cấp duy hộ phục vụ hồng chim cánh cụt công ty, còn không phải ngầm kinh doanh cùng loại party nghiệp vụ? Liszt còn nói với hắn qua, trong tay có phi thường xuất sắc người mẫu tài nguyên.

Đêm qua, hắn đã thử qua trên dưới trước sau, Karolína Kurková có điều trả giá, muốn thù lao cũng để người nói không ra cái gì đến.

Duy nhất gọi người cảm giác khó chịu , chính là Karolína Kurková sự hậu mới đề cập thù lao sự.

Tính...... Matthew lắc đầu, dù sao chơi cũng chơi qua , hắn cũng là rất có chức nghiệp đạo đức nhân.

Đi đến khách sạn đại đường, David - Ellison đang tại cửa nôn nóng đi tới đi lui, nhìn thấy Matthew lại đây, không khỏi oán giận nói,“Ta nói Matthew, ngươi đây là có chuyện gì, sáng sớm đánh cho ta điện thoại, khiến ta từ trong ôn nhu hương lên chạy về Los Angeles, ngươi lại chậm chạp không xuống dưới !”

Matthew đẩy hắn ra khách sạn, lên trước khi ra khỏi cửa gọi hảo ô tô, nói,“Dù sao ngươi cũng không có việc gì , theo giúp ta cùng nhau hồi Los Angeles.”

David - Ellison mắt nhìn phía trước khách sạn tài xế, không có lại hỏi.

Đẳng hai người đi đến sân bay, David - Ellison tư nhân phi cơ đã làm thỏa đáng các loại thủ tục, có tiền rất nhiều thời điểm liền đại biểu cho phương tiện, giữa trưa vừa qua khỏi, chiếc phi cơ này liền xông lên Lam Thiên, tiến vào phản hồi Bắc Mĩ hàng tuyến.

“Đại khái chính là như vậy.”

Trên phi cơ cũng không có ngoại nhân, Matthew cùng David - Ellison nói đơn giản dưới chuyện hồi sáng này,“Ta vi Karolína Kurková tối hôm qua tỉ mỉ phục vụ, thanh toán một trăm vạn dollar.”

David - Ellison ha ha nở nụ cười, nói,“Nguyên lai cũng có nữ nhân chướng mắt ngươi càng coi trọng tiền thời điểm.”

Matthew rất có tự mình hiểu lấy,“Giống như ta không có tiền lực hấp dẫn đại đi?”

Lên máy bay phía trước, Karolína Kurková chuyên môn cho hắn phát đến một điều cảm tạ tin nhắn, kia một trăm vạn dollar đã đến trướng .

“Đây là ngươi sáng sớm quấy rầy người khác ngủ nướng nên được kết quả !” David - Ellison còn tại oán giận hôm nay chuyện hồi sáng này,“Nếu không phải ngươi gọi điện thoại, ta lúc này nói không chừng còn tại hưởng thụ Heidi Klum phục vụ.”

Matthew lắc lắc đầu,“Victoria's Secret siêu mẫu, không có một đơn giản.”

David - Ellison hiển nhiên không tin này mấy người mẫu,“Bằng không đâu? Các nàng chẳng lẽ muốn từ chúng ta trên người đạt được tình yêu sao?”

Matthew không khỏi cười lên, nói,“Chẳng lẽ ngươi muốn từ các nàng trên người đạt được chân ái?”

“Ta luôn luôn không nghĩ như vậy.” David - Ellison thoáng phóng thấp thanh âm,“Ngươi biết ta thông đồng Heidi - Krum, tiêu phí bao nhiêu sao?”

“Ta còn nghĩ đến ngươi là dùng nam nhân mị lực chinh phục nàng đâu.” Matthew cố ý nói.

David - Ellison nhún nhún vai, trực tiếp vươn ra hai căn đầu ngón tay,“Ta cho nàng hai trăm vạn dollar ! bằng không nàng sẽ theo ta đi?”

Matthew thở dài,“Tiền tài động nhân tâm.”

David - Ellison nói tiếp nói,“Ta phía trước nghe người ta nói qua, VS Thiên Sứ siêu mẫu, tối có danh mấy cái, mỗi năm thu nhập cũng bất quá năm sáu trăm vạn dollar, kia vài danh khí tiểu, thu nhập có thể có bảy con số cũng rất không sai . Hiện tại một đêm liền có thể ngang với gần nửa năm thu nhập, không động tâm mới là lạ.”

Hắn lại bổ sung một câu,“Này mấy nữ siêu mẫu, một đường đi tới cùng bao nhiêu nhân làm bừa qua? Còn sẽ để ý này?”

“Cho nên, Matthew.” David - Ellison còn nói thêm,“Đợi có ngày ngươi ngoạn mệt mỏi, tốt nhất không cần tìm siêu mẫu kết hôn.”

“Kết hôn? Ta không có suy xét qua.” Matthew lắc đầu,“Ta chỉ sẽ ở hai loại dưới tình huống kết hôn. Đệ nhất, ta uống say ! nhị, ta đối với chính mình triệt để thất vọng.”

Bản chương thuần thục cá nhân hồ biên loạn viết......

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 632: Chim Đầu Đàn

Phản hồi Los Angeles, Matthew lập tức đuổi tới Thiên Sứ trù tính công ty, cùng Helen - Hermann gặp mặt nói qua sau, cấp biên kịch công hội tây bộ ban trị sự hội trưởng Richard - Hanson hồi phục chuẩn xác tin tức, ước định ngày hôm sau buổi sáng tại Thiên Sứ trù tính công ty gặp mặt.

Hắn sở dĩ đuổi về, chính là bởi vì biên kịch công hội trực tiếp tìm lại đây.

Matthew hiện tại có một nhà điện ảnh chế tác phòng công tác, hậu tục khả năng đầu tư càng nhiều điện ảnh, về sau tất nhiên thường xuyên cùng biên kịch công hội giao tiếp, có lẽ tại lấy Hollywood lục đại công ty làm chủ thể cấu thành chế tác nhân liên minh trong mắt, biên kịch công hội không tính là cái gì, nhưng đối với hắn loại này sơ thiệp sản xuất nghề người đến nói, biên kịch công hội tuyệt đối là một thế lực phi thường khổng lồ tổ chức.

Ai đều biết, tại Bắc Mĩ địa phương này, công hội thật muốn tìm tra mà nói, sẽ là phi thường phiền toái sự tình.

Richard - Hanson liên hệ Helen - Hermann thời điểm, cũng trực tiếp thanh minh, tìm hắn là vì cùng biên kịch bãi công tương quan một vài sự tình.

So với mĩ nữ, Matthew đối với chính mình sự nghiệp càng thêm coi trọng, bởi vì chỉ cần có sự nghiệp, liền không sầu không có mĩ nữ.

Nếu không có tại Hollywood dốc sức làm ra sự nghiệp, chỉ bằng cường hãn dáng người cùng một khuôn mặt dễ nhìn, có mấy cái ngôi sao cùng người mẫu sẽ để ý hắn?

Muốn sống mơ mơ màng màng tại Hollywood, đó là cần tiền vốn .

Matthew phi thường coi trọng khiến chính mình tiền vốn trở nên càng thêm hùng hậu, càng thêm hấp dẫn nhân.

Dù cho danh khí linh tinh làm không chừng , cũng có thể giống Karolína Kurková như vậy, trực tiếp lấy tiền đem quần áo tạp sạch sẽ.

Ý nghĩ như vậy rất dung tục, nhưng cùng David - Ellison ngưu tầm ngưu, mã tầm mã trở thành bằng hữu sau, Matthew phát hiện làm dung tục kẻ có tiền thực ra rất tốt .

Ngày hôm sau buổi sáng, Matthew cùng Helen - Hermann tại Thiên Sứ trù tính công ty phòng khách bên trong, nghênh đón biên kịch công hội tây bộ ban trị sự hội trưởng Richard - Hanson.

Đây là vị chừng năm mươi tuổi trung niên nam nhân, cũng là biên kịch công hội lãnh tụ cùng lần này biên kịch đại bãi công một trong những người khởi xướng.

“Lần này bãi công là không có biện pháp biện pháp.” Richard - Hanson thở dài, nói,“Bãi công duy trì liên tục đi xuống, bị hao tổn thất là Hollywood sở hữu người làm.”

Matthew rất chăm chú bậy bạ nói,“Ta vẫn duy trì quý công hội tranh thủ chính đáng quyền lợi, cho nên quý công hội bắt đầu bãi công sau, ta tạm dừng [ Twilight ] cùng [ Fast and Furious 4] hai kịch tổ công tác, trước mắt này hai kịch tổ đều bị vây ở trường kỳ nghỉ trạng thái.”

“Chúng ta phi thường cảm tạ ngươi đối biên kịch công hội duy trì.” Richard - Hanson trịnh trọng nói.

Helen - Hermann nói tiếp,“Matthew kia hai hạng mục cũng chờ khởi công, cũng không muốn nhìn đến hiện tại cục diện.”

Lời này nói không sai, Matthew cũng tại gật đầu, bao gồm hắn ở bên trong, toàn Hollywood đều không muốn nhìn đến biên kịch công hội bãi công, cho dù là liên tiếp cự tuyệt biên kịch công hội điều kiện chế tác nhân liên minh cũng không ngoại lệ.

Bãi công nháo lớn, tổn thất là toàn bộ nghề, này trong nghề người đều sẽ nhận đến lan đến.

Richard - Hanson tại tây bộ biên kịch công hội nhiều năm, là đầu tiêu chuẩn lão hồ ly, lúc này còn nói thêm,“Matthew, của ngươi số 13 điện ảnh phòng công tác cùng David - Ellison Skydance ảnh nghiệp đầu tư hai hạng mục ta cũng biết, các ngươi đầu tư cự đại, ảnh hưởng đến các ngươi ta phi thường xin lỗi.”

“Không quan hệ.” Matthew có chút khách khí nói,“Điểm ấy thời gian phí tổn ta còn là có thể thừa nhận .”

Richard - Hanson tiếp tục nói,“Ta có đề nghị, có thể cho của ngươi hai kịch tổ thoát khỏi hiện tại cục diện.”

Helen - Hermann thò tay đẩy đẩy kính mắt, Matthew minh bạch nàng ý tứ, trên thực tế hắn cũng nháy mắt đề cao cảnh giác.

Bọn họ hơn hai năm kề vai chiến đấu, sớm liền đạt thành một loại không nói gì ăn ý, hơn nữa trên nhiều khía cạnh cho nhau ảnh hưởng, đều có một chút chỗ tương tự, tỷ như nhận đến Matthew thời gian dài ảnh hưởng, Helen - Hermann đối rất nhiều người rất nhiều sự cũng sẽ đầu tiên lấy ác ý ánh mắt đi đối đãi.

Matthew cố ý bày ra phó rất có hứng thú bộ dáng,“Hanson tiên sinh, mời nói.”

“Ta nhớ rõ không sai mà nói, ngươi cùng David - Ellison mặc dù có điện ảnh phòng công tác, nhưng cũng không có gia nhập chế tác nhân liên minh đi?” Richard - Hanson nhìn thấy Matthew gật đầu, cười nói,“Của ta đề nghị rất đơn giản, các ngươi có thể cùng biên kịch công hội đạt thành tân hiệp nghị, về sau số 13 điện ảnh phòng công tác cùng Skydance ảnh nghiệp kì hạ......”

“Xin lỗi, Hanson tiên sinh.” Matthew đột nhiên chen vào nói,“Ta đánh gãy một chút, ta cùng với David - Ellison là bằng hữu, nhưng Skydance ảnh nghiệp là hắn ......”

Richard - Hanson nhẹ nhàng gật đầu,“Đó chính là số 13 điện ảnh phòng công tác, phòng làm việc của ngươi chỉ cần cùng biên kịch công hội đạt thành hiệp nghị, đem sẽ không lại nhận đến bãi công ảnh hưởng, rất nhanh là có thể làm trở lại .”

Matthew cùng David - Ellison là chủ động cấp hai kịch tổ phóng nghỉ dài hạn, nhưng người khác cũng không biết điểm ấy.

Helen - Hermann bất động thanh sắc, ngày hôm qua liền cùng Matthew thương nghị qua, Matthew ở trên loại chuyện này nhất quán gió chiều nào theo chiều ấy, khẳng định sẽ không tùy tiện ứng đến.

Nghe xong Richard - Hanson mà nói, Matthew liền quyết định muốn cự tuyệt, bất quá không có lập tức xuất khẩu, ngược lại tự hỏi lên.

Richard - Hanson ánh mắt từ Matthew trên mặt đảo qua, đây là hắn cùng phía đông biên kịch công hội quản sự trưởng thương nghị qua đi quyết định áp dụng một sách lược, đơn thuần khiến các biên kịch bãi công cùng Hollywood điện ảnh các công ty đối kháng, chỉ là thật bất đắc dĩ hành động, bãi công duy trì liên tục đi xuống, các biên kịch cũng thừa nhận không nổi một loạt tổn thất.

Phương thức tốt nhất chính là song phương phần mình thoái nhượng một bước, sau đó thỏa hiệp đạt thành hiệp nghị.

Biên kịch công hội bên này ngược lại là làm tốt thỏa hiệp chuẩn bị, nhưng chế tác nhân liên minh bên kia hoàn toàn liền không thỏa hiệp ý tứ, phảng phất biên kịch không phải Hollywood nghề trọng yếu một bộ phận dường như.

Cho nên, bọn họ ngầm cũng bắt đầu hoạt động du thuyết, thủ tuyển mục tiêu chính là một ít không gia nhập chế tác nhân liên minh điện ảnh phòng công tác hoặc là bị vây ở chế tác nhân liên minh rìa ngoài cùng điện ảnh công ty, chỉ cần có thể từ điện ảnh công ty bên này mở ra nhất định chỗ hổng, thế tất sẽ giống hồng thủy mạn đê như vậy, chỗ hổng càng lên càng lớn.

Hắn tìm tới Thiên Sứ trù tính công ty phía trước, đã cùng hai nhà tiểu công ty đàm phán ổn thỏa, chỉ là kia hai nhà điện ảnh công ty quy mô quá nhỏ , nói bọn họ là xác không công ty đều là tán thưởng.

Matthew - Horner là hắn tỉ mỉ chọn lựa mục tiêu, nghiệp nội có được hết sức quan trọng lực ảnh hưởng, cự đại danh khí có thể mang đến tương ứng tin tức hiệu ứng, đặc biệt là kì hạ còn có gia vừa thành lập điện ảnh công ty, bởi thời gian cùng thượng vị thành công chế tác điện ảnh quan hệ, còn không có gia nhập chế tác nhân liên minh.

Này tuyệt đối là tốt không thể lại hảo lựa chọn, chỉ cần có thể thu phục Matthew - Horner, sở mang đến theo số đông hiệu ứng không thua gì thu phục một nhà trung đẳng quy mô điện ảnh công ty.

Matthew ngón tay nhẹ nhàng gõ sô pha tay vịn, lại không có mở miệng, biên kịch công hội lần này bãi công yêu cầu chủ yếu điều kiện là cái gì, hắn đương nhiên rõ ràng.

Lần trước, cũng chính là 1988 năm biên kịch công hội đại bãi công, ngòi dẫn lửa một trong là gia đình băng ghi hình thị trường phồn vinh, các biên kịch muốn từ băng ghi hình ích lợi trung phân một ly canh.

Một lần này, còn lại là DVD, internet bản quyền cùng TV bản quyền đợi đã (vân vân), nhất là tại tân truyền thông đạt được được lợi nhuận phương diện muốn đạt được thực chất chia hoa hồng, rõ rệt nhất biểu hiện chính là DVD chia hoa hồng tỉ lệ phần trăm.

Mọi người đều biết, Bắc Mĩ DVD thị trường tương đương khổng lồ, là Hollywood các đại doanh nghiệp trọng yếu lợi ích nơi phát ra.

Biên kịch công hội yêu cầu lần nữa truyền thông bao gồm DVD ở bên trong phần đông quanh thân thu nhập trung, chia sẻ cho biên kịch cố định ích lợi phân thành từ phía trước 3% gia tăng đến 5%.

Này gia tăng tỉ lệ nhìn như không nhiều, nhưng sự tình phát triển xa không có tưởng tượng đơn giản như vậy, mấy lần đàm phán đều lấy thất bại chấm dứt, lấy điện ảnh công ty cấu thành chế tác nhân liên minh kiên trì chính mình lập trường, thậm chí có thể nói là thái độ cường ngạnh.

Bãi công cũng không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề, chế tác nhân liên minh cũng không phải không có ứng đối sách lược, rất nhiều phi biên kịch công hội biên kịch cùng đến từ Bắc Mĩ ngoài biên kịch, đều có thể làm bị tuyển.

Matthew không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể nhìn ra Richard - Hanson dụng ý, đây là chuẩn bị đem hắn trở thành đột phá khẩu, do đó dẫn phát mắt xích hiệu ứng.

Cũng chính là tưởng đem hắn trở thành chim đầu đàn.

Làm Hollywood ngôi sao, rất nhiều thời điểm làm chim đầu đàn là hảo sự, kia ý nghĩa có đầy đủ nổi bật có thể ra.

Việc này tuyệt không bao gồm ở bên trong.

Tuy rằng số 13 điện ảnh phòng công tác là xác không công ty, cũng không có gia nhập chế tác nhân liên minh, nhưng đẳng kia hai bộ phim phát hành, phòng công tác cũng liền thuận lý thành chương có thể gia nhập đến chế tác nhân liên minh trong.

Dưới loại tình huống này, nên lựa chọn nào một bên còn cần nói nha?

Matthew khấu kích sô pha tay vịn ngón tay ngừng lại, phi thường uyển chuyển nói,“Hanson tiên sinh,[ Twilight ] cùng [ Fast and Furious 4] hai kịch tổ trung biên kịch, lấy đến thù lao đều xa cao hơn bọn họ qua lại sở lấy đến tối cao tiêu chuẩn, hơn nữa kịch tổ một lần nữa tập kết sau, mỗi vị biên kịch căn cứ phần mình chức vị bất đồng, cũng sẽ tương ứng đạt được một bộ phận trợ cấp.”

Nói tới đây, hắn lại cường điệu nói,“Ta cho rằng biên kịch thủy chung đều là điện ảnh sản nghiệp trọng yếu tạo thành bộ phận, theo lý phải nhận đến coi trọng.”

“Ách......” Richard - Hanson khẽ nhíu mày, căn bản không có nghĩ đến, Matthew sẽ dùng phương thức này cự tuyệt.

Cố tình hắn còn chọn không được gì, Matthew lời nói theo như lời đều tại gia tăng biên kịch thực tế đãi ngộ, này cùng biên kịch công hội chờ mong đạt thành hiệp nghị là giống nhau .

“Hanson tiên sinh.” Matthew lúc này còn nói thêm,“Ta là một danh diễn viên, lấy lão tử song phương tiêu chuẩn đến cân nhắc, cũng là bên làm công.”

Hắn lại một lần uyển chuyển nói,“Số 13 điện ảnh phòng công tác chỉ là một cái xác không công ty, trừ đầu tư bên ngoài, cơ bản không tham dự bất cứ thực chất tính điện ảnh chế tác.”

Lẫn nhau đều là người thông minh, Richard - Hanson như thế nào sẽ nghe không rõ Matthew mà nói, nghĩ nghĩ, loại sự tình này cũng vô pháp miễn cưỡng, hơn nữa lấy Matthew - Horner hiện tại địa vị cùng lực ảnh hưởng, Hollywood cũng không ai có thể miễn cưỡng hắn.

Hắn phía trước liền có du thuyết thất bại suy xét, cho nên trước tiên chuẩn bị tốt một cái khác tuyển hạng.

“[ Twilight ] cùng [ Fast and Furious 4] hai kịch tổ ưu đãi biên kịch, ta phi thường cảm tạ.” Richard - Hanson ngược lại nói,“Hiện tại rất nhiều ngôi sao, bao gồm Tom - Hanks, Julia - Roberts, George - Clooney đám người, đều tỏ vẻ muốn duy trì biên kịch công hội, nếu bãi công tiếp tục, không tham gia đợt này Oscar trao giải điển lễ.”

Nghe nói như thế, Matthew căn bản không cần suy xét, nói thẳng,“Nếu bãi công duy trì liên tục mà nói, ta cũng sẽ không tham gia Oscar.”

Hắn vốn liền không nghĩ tới muốn đi tham gia Oscar trao giải điển lễ.

“Cám ơn.” Richard - Hanson lại nói vài câu, rất nhanh ly khai.

Hắn mới vừa đi không vài phút, Helen - Hermann lại tiếp điện thoại, theo sau đối Matthew nói,“Chế tác nhân liên minh phó tổng giám đốc Catherine - Kennedy đánh qua đến.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 633: Đạt Thành Hợp Tác

Theo sau, Matthew cùng Catherine - Kennedy ngắn gọn thông một điện thoại, Catherine - Kennedy đại khái biết Richard - Hanson tìm tới hắn, cứ việc không có minh xác nói điểm này, lại trực tiếp nói cho Matthew, nàng vẫn chú ý [ Twilight ] cùng [ Fast and Furious 4] này hai hạng mục, chỉ cần hai bộ phim trung có một bộ có thể thuận lợi hoàn thành hơn nữa phát hành, hắn liền cụ bị gia nhập chế tác nhân liên minh tư cách, đến lúc đó nàng sẽ đích thân đề danh.

Matthew tắc tỏ vẻ cảm tạ, hơn nữa rất chờ mong ngày đó.

Chế tác nhân liên minh không thể nghi ngờ là này giới trung các loại hành nghiệp hiệp hội cao nhất tồn tại, tại lão tử song phương trong, đại biểu cũng là nhà tư sản lợi ích.

Gia nhập chế tác nhân liên minh chỗ tốt, tự nhiên so cùng biên kịch công hội đứng chung một chỗ tốt hơn rất nhiều lần.

Catherine - Kennedy điện thoại mịt mờ truyền đạt bọn họ mới là cùng trận doanh nhân.

Matthew không phải biên kịch, cũng sẽ không biên soạn kịch bản, nhưng rõ ràng trong nghề biên kịch chân thật trạng huống, đương nhiên sẽ không bưu hô hô vi duy hộ biên kịch lợi ích lớn tiếng kêu gọi.

Cho nên, trừ giống kia vài công khai tỏ vẻ bãi công tiếp tục liền sẽ không tham dự Oscar phần đông ngôi sao như vậy, khiến Helen - Hermann cũng tuyên bố một phần cùng loại công kì, mặt khác hắn cơ bản cái gì cũng không có làm.

Dù sao hắn cũng không tính toán đi tham gia Oscar trao giải điển lễ.

Loại sự tình này, lấy đến làm chỉ có bề ngoài chính thích hợp.

“Đúng, ngươi lần này đi London, gặp qua Emma - Watson không có?” Helen - Hermann hỏi.

“Gặp qua a.” Matthew ăn ngay nói thật,“Còn tại cùng nhau ăn bữa tối đâu.”

Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu, hỏi,“Emma - Watson đối đổi mới trù tính công ty thấy thế nào?”

Matthew ngẩn người,“Ách......” Hắn tiếp vỗ dưới trán, nói,“Hắc, ta đem việc này quên .”

“Tính.” Helen - Hermann khoát tay, cũng không để ý,“Ngươi khi đó mãn đầu đều là Victoria's Secret siêu mẫu, phỏng chừng cũng không nhớ nổi.”

Nàng nghĩ nghĩ,“Đẳng Emma - Watson đến Los Angeles, ngươi giúp ta ước nàng, ta tự mình cùng nàng nói chuyện.”

Matthew lập tức ứng xuống dưới,“Không thành vấn đề.”

“Biên kịch công hội sự cứ như vậy đi.” Helen - Hermann chủ động chuyển đề tài,“Trong nghề rất nhiều đại lão đều tại nhìn chằm chằm, chế tác nhân liên minh chủ thể vẫn là Hollywood lục đại công ty cùng một ít cỡ trung chế tác công ty, chúng ta chờ bọn hắn cùng biên kịch công hội ký tên hiệp nghị, lại cùng biên kịch công hội ký tên chính thức hiệp nghị cũng không muộn.”

Matthew cũng không tưởng ở trong loại chuyện này dính líu, nói,“Ta coi như người xem, xem chế tác nhân liên minh như thế nào xoa nắn biên kịch công hội.”

Chế tác nhân liên minh cuối cùng khẳng định muốn làm ra nhất định thỏa hiệp, bên này công hội bãi công cũng không phải là nói chơi, nhưng lấy đầu ngón chân ngẫm lại cũng có thể đoán được, biên kịch công hội tuyệt đối không có khả năng đem tân truyền thông ích lợi phân thành từ 3% dâng lên đến 5%.

Có thể dâng lên một điểm đã không sai rồi.

5% là diễn viên công hội cùng đạo diễn công hội có thể lấy đến tỉ lệ, này hai đại tổ chức có thể lấy, lại không ý nghĩa biên kịch công hội cũng có thể lấy.

Tuy rằng biên kịch công hội cùng diễn viên công hội cùng đạo diễn công hội là trong ngoài nghề công nhận Hollywood tam đại công hội tổ chức, nhưng chưa từng có nhân cho rằng biên kịch công hội có thể cùng diễn viên công hội cùng đạo diễn công hội đánh đồng.

Helen - Hermann còn nói thêm,“Stephen - Sommers hai ngày trước đánh cho ta qua điện thoại, tỏ vẻ Paramount ảnh nghiệp nguyện ý sửa chữa kịch bản, bất quá Hasbro bên kia không có tỏ thái độ, liền tính Hasbro đồng ý, cũng muốn đẳng một đoạn thời gian rất dài tài năng viết.”

Matthew gật đầu,“Ta minh bạch, các biên kịch đều tại bãi công.”

“Paramount ảnh nghiệp thành ý mười phần.” Helen - Hermann tiếp tục nói,“Bọn họ chẳng những đồng ý sửa chữa kịch bản, còn tỏ vẻ vi tránh cho cùng [ Fast and Furious 4] quay chụp xung đột, nguyện ý vì ngươi lùi lại quay chụp thời gian.”

Nàng hỏi,“Ngươi cảm giác [ bộ đội đặc chủng ] hệ liệt có thể giống [ Transformers ] chân nhân điện ảnh như vậy hỏa bạo?”

“Ta cảm giác một biểu hiện quân nhân cường hãn cùng lãnh tụ năng lực nhân vật, phi thường thích hợp ta.” Matthew hoàn toàn không biết này mấy điện ảnh box office.

Hắn chỉ nhớ rõ,[ bộ đội đặc chủng ] này bộ phim, lúc ấy tại đạo bản trên trang web là tải xuống đứng đầu, hơn nữa lúc ấy xem qua internet cao thanh phiên bản sau, trừ nam chính Duke vai diễn thiếu không giống nam chính, mặt khác phương diện đều khiến hắn ấn tượng rất khắc sâu.

Như vậy điển hình bỏng điện ảnh, box office hẳn là sẽ không rất kém cỏi, đặc biệt phù hợp kỳ nghỉ hè giải trí nhu cầu.

Helen - Hermann nhắc nhở nói,“Paramount ảnh nghiệp đã quyết định đem này bộ phim lịch phát hành, an bài tại 2009 năm ngày nghỉ lễ độc lập tiền một cuối tuần.”

“Này lịch phát hành không sai.” Matthew khẽ gật đầu,“Đặc biệt thích hợp này bộ phim đề tài.”

Hắn nghĩ nghĩ, nói,“Ngươi cấp Paramount ảnh nghiệp cùng Stephen - Sommers hồi phục, nói cho bọn họ ta đối [ bộ đội đặc chủng ] rất có hứng thú, nhưng cụ thể công tác chờ ta nhìn thấy tân bản kịch bản sau lại bàn.”

Muốn khiến hắn biểu diễn này bộ phim, cần một có đủ tuyệt đối thống trị lực nam chính, mà không phải phần đông nhân vật chính trung một.

Đây là tiền đề điều kiện, nếu giống từng kia bộ điện ảnh như vậy, Duke bị mặt khác nhân vật phân đi đại lượng vai diễn, cũng không cần lại bàn.

“Ngươi tính toán khiến hai kịch tổ lúc nào một lần nữa tập kết?“Helen - Hermann lúc này hỏi.

Matthew hồi đáp,“Này liền muốn tới tân niên , dựa theo nguyên kế hoạch, tân niên ngày nghỉ chấm dứt sau một lần nữa tập kết, sau đó cử hành diễn viên thử vai, về phần biên kịch công hội bên kia......” Hắn khoát tay, thuận miệng nói,“Bọn họ không hỏi, chúng ta coi như không tồn tại; Bọn họ muốn là hỏi đến, đến lúc đó tìm mặt khác lý do.”

“Có thể.” Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu.

“Thật sự không được, có thể đẩy đến David - Ellison trên người.” Matthew nghĩ đến thích hợp nhất chịu tiếng xấu thay cho người khác nhân,“Ta tối hôm qua cùng David trao đổi qua, hắn cũng có cùng loại ý tưởng.”

“Phỏng chừng David - Ellison cũng không để ý biên kịch công hội đám người kia.” Helen - Hermann đột nhiên nhắc nhở nói,“Còn có sự kiện, Kristen Stewart bên kia lại cự tuyệt [ Twilight ], bọn họ còn đem kịch bản chủ động trả về.”

Nàng khuyên,“Matthew, này liền một bộ khoác quỷ hút máu cùng Lang nhân áo khoác thanh thiếu niên tình yêu điện ảnh, nữ chính chỉ cần đầy đủ xinh đẹp, hình tượng cùng khí chất đầy đủ xuất chúng, cũng không phải phi người nào đó không thể !”

Nghe nói như thế, Matthew niết cằm suy xét lên đến, Kristen Stewart xinh đẹp sao? Khí chất xuất chúng sao? Hắn không nhìn qua [ Twilight ] hệ liệt, cũng không nhìn qua Kristen Stewart biểu diễn mặt khác phim, duy nhất có ấn tượng chính là công chúa bạch tuyết.

Kia bộ điện ảnh trung không biết đạo diễn cùng chế tác nhân cùng với tạo hình sư có phải hay không cùng Kristen Stewart có cừu, bên trong công chúa bạch tuyết cùng xinh đẹp cùng có khí chất giống như đều không dính dáng đi?

“Ngươi cho rằng Kristen Stewart cùng Isabella - Swan tướng ăn khớp.” Helen - Hermann lúc này còn nói thêm,“Nguyên tác giả Stephanie - Meyer lại cho rằng Emily - Browning càng giống Isabella - Swan......”

Matthew minh bạch lời này ý tứ, tự hỏi một phen sau, nói,“Nếu Kristen Stewart bên kia vô tình, chúng ta cũng không muốn tại cột vào nàng trên một cây này, đẳng kịch tổ nghỉ xong, ta sẽ nói cho Sophia - Coppola, khiến nàng thông qua thử vai tuyển ra thích hợp diễn viên nhân tuyển.”

Helen - Hermann đề nghị nói,“Nina - Dobrev là không sai nhân tuyển.”

Từ London trở về, Matthew còn không có nhìn thấy vị này xuất sắc thể thao tuyển thủ, nghĩ nghĩ, nói,“Khiến Nina đi tham gia nữ chính thử vai, xem thử vai hiệu quả lại định.”

Helen - Hermann đáp,“Ta sẽ khiến nàng chuẩn bị sẵn sàng.”

Lại qua hai ngày chính là tân niên , thời gian ngắn như vậy, Matthew cũng không chuẩn bị lại làm cái gì cụ thể công tác, hai kịch tổ bên kia đều cho nghỉ, tạm thời không cần nhiều làm suy xét.

[ Hancock ] bên kia đang tại tiến hành hậu kỳ chế tác, hậu kỳ chế tác hoàn toàn do Akiva - Goldsman chưởng khống, cũng không cần hắn này nam chính tham dự.

Đang tại phát hành I Am Legend như cũ tại rạp chiếu phim trong gió cuốn mây tan như vậy càn quét box office, này kỳ nghỉ Giáng Sinh ngày nghỉ cùng tân niên ngày nghỉ cũng không thể cùng I Am Legend cạnh tranh phim xuất hiện, I Am Legend tại Bắc Mĩ một nhà độc đại cục diện thế tất sẽ tiếp tục một đoạn thời gian.

Hải ngoại phương diện, I Am Legend nhiệt độ cũng còn có thể, trước mắt đã mở rộng chiếu phim đến hơn tám mươi quốc gia cùng địa khu, hơn nữa này bộ phim giống như hắn diễn viên chính [ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ] như vậy, sẽ ở Thái Bình Dương bờ bên kia rạp chiếu phim trong chiếu phim.

Bất quá, Warner Bros không có ở bên kia an bài tương quan chuyên trường quảng bá hoạt động, Matthew cũng không tính toán qua đi, tân niên ngày nghỉ rất ngắn, theo sau hai kịch tổ công tác thế tất sẽ để hắn phi thường bận rộn.

Chân chính đến Thái Bình Dương bờ bên kia làm đại quy mô tuyên truyền hỗ động, vẫn là đợi đến [ Fast and Furious ] tục tác phát hành thời điểm cũng không muộn, này hệ liệt phi thường phù hợp bên kia người xem khẩu vị.

Mặt khác, Helen - Hermann còn nhắc nhở hắn cấp vị kia gọi là Felice - Beretta fan điện ảnh tự mình gọi điện thoại, được đến Matthew tặng cùng phòng ở sau, Felice - Beretta tại Los Angeles định cư xuống dưới, hơn nữa do Bella - Anderson đề cử đến hắn tiếp ứng trang web công tác.

Này coi như là triệt để giải quyết vị này người da đen fan hậu cố chi ưu.

Tặng cho bất động sản sự kiện, cũng khiến do Spike Lee gợi ra cái gọi là kì thị chủng tộc lời đồn đãi triệt để không có sinh tồn thổ nhưỡng, căn cứ Thiên Sứ trù tính công ty điều tra phản hồi tin tưởng, hắn hiện tại tại hắc nhân quần thể trung lực ảnh hưởng cùng duy trì tỷ lệ đều đường thẳng tăng lên.

Này mấy tại I Am Legend trên người có trực tiếp thể hiện, phim Phi Châu duệ người xem số lượng so với hắn qua lại mặt khác phim chia đều trị bay lên tiếp cận 40%.

Thay lời khác đến nói, hắc nhân quần thể vi I Am Legend cống hiến đại lượng box office.

Lại chính là B kế hoạch phòng công tác bên kia , David - Ellison cùng Matthew đại biểu còn tại cùng Andrew - Stanton tiếp xúc, nhưng theo thời gian trôi qua, Andrew - Stanton đang dần dần hướng có năng lực vì hắn cùng [ dị tinh chiến trường ] cung cấp càng nhiều đầu tư Brad - Pitt cùng B kế hoạch tới gần.

Tân niên phía trước, liền tại Matthew cùng David - Ellison vừa cùng Andrew - Stanton nói qua một lần sau, Disney ảnh nghiệp đối ngoại công bố một tin tức, Brad - Pitt B kế hoạch phòng công tác cùng Disney ảnh nghiệp cùng Andrew - Stanton chính thức đạt thành hợp tác hiệp nghị, đem vu 2008 năm đệ nhất thiên tổ chức long trọng tin tức tuyên bố hội.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 634: Cùng Một Xưởng Sản Xuất

2008 năm đệ nhất thiên, Burbank Disney xưởng sản xuất trước cửa biển người tấp nập, vô số phóng viên chen vào xưởng sản xuất đại môn, đi gặp chứng Hollywood từ trước tới nay lại một bộ sản xuất dự toán tại 2 ức 5000 vạn dollar trên đây siêu cấp đại chế tác sinh ra, đây cũng là đệ nhất bộ dự toán tại 2 ức 5000 vạn dollar trên đây phi tục tập điện ảnh.

Không nói mặt khác, chỉ là 2 ức 5000 vạn dollar con số này, liền đủ để kinh bạo nhãn cầu.

Huống hồ, này hạng mục vẫn là do Disney ảnh nghiệp cùng B kế hoạch phòng công tác liên hợp chế tác, Pixar phòng công tác đại danh đỉnh đỉnh Andrew - Stanton sản xuất cùng đạo diễn, nam nữ nhân vật chính cũng có thể nói xa hoa -- Brad - Pitt cùng Natalie - Portman.

“Tại quá khứ vượt qua 80 năm thời gian bên trong, từng có rất nhiều người đều nếm thử qua muốn đem này cố sự lấy một loại càng sinh động, càng hoạt bát phương thức phiên dịch thành hình ảnh thế giới, Andrew vì đem hắn chuyển lên màn ảnh lớn, không tiếc vì thế tiêu 10 năm dài lâu chờ đợi......”

Skydance ảnh nghiệp David - Ellison trong văn phòng, Matthew nhìn trên TV Brad - Pitt ngồi ở hàng trăm phóng viên tiền chậm rãi mà nói, giờ khắc này cái kia trung lão niên nội trợ siêu cấp thần tượng tựa hồ chiếm được tân sinh, hiển đắc ý khí phấn chấn.

“Ta cùng Andrew - Stanton tiên sinh, sẽ hướng người xem giảng thuật một mới mẻ độc đáo hảo cố sự cùng với sáng tạo một trước đây chưa từng gặp mộng ảo thế giới.”

TV trong tiếng vỗ tay lôi động, đại biểu Disney ảnh nghiệp cao tầng, Andrew - Stanton cùng Natalie - Portman, cùng với các phóng viên đều tại nhiệt liệt vỗ tay.

Matthew cùng David - Ellison im lặng ngồi ở văn phòng trung, cũng không có nói chuyện, chỉ là nhìn tin tức tuyên bố hội tiếp tục.

Mặt sau, Disney ảnh nghiệp đại biểu cùng biểu diễn nữ chính Natalie - Portman cũng đối mặt màn ảnh nói một ít, bất quá Disney ảnh nghiệp đại biểu phát ngôn rất ngắn ngủi, tựa hồ cùng bọn họ ở trong phim đầu tư ăn khớp.

Andrew - Stanton phát ngôn cũng không tính trưởng, vị này Pixar phòng công tác đại lão càng am hiểu làm việc, mà không phải nói không.

Cho nên, Brad - Pitt cuối cùng phát biểu một phen tự tin mười phần thao thao bất tuyệt.

“Có thể thay đổi này bộ phim, ta cảm nhận được là khó có thể tin tưởng hưng phấn cảm xúc, bởi vì chúng ta mượn dùng này bộ phim truyền lại đạt không chỉ là một được đến hoàn mỹ cơ cấu nguyên sang vật liệu, còn đem đi theo nó cùng nhau đi vào một chưa bị đào móc qua điện ảnh lĩnh vực.”

Tại tín khẩu bậy bạ mặt trên, Hollywood ngôi sao người người đều là hảo thủ, Brad - Pitt cũng không ngoại lệ,“Đó là ta từ một tiểu nam hài thời điểm khởi liền vẫn lo liệu tín niệm và giấc mộng.”

Hắn lớn tiếng tuyên bố,“Ta cuối cùng mục tiêu chính là thông qua này bộ phim vi người xem lưu lại một chủng chân thật dư vị, làm cho bọn họ tin tưởng này hết thảy thật có khả năng phát sinh, hơn nữa đối với chuyện này tràn ngập chờ mong...... Cái loại cảm giác này rất giống là tại đọc khoa học viễn tưởng tiểu thuyết khi sở sinh ra ảo giác, khi ngươi khiến chính mình triệt để dung nhập đến như vậy một thế giới trong thời điểm, tự nhiên sẽ có một loại kỳ quái lạ lùng hoảng hốt cảm.”

TV trung lại bộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay, Brad - Pitt một lần nữa trạm trở về Hollywood trung tâm trên vũ đài.

Tin tức tuyên bố hội chấm dứt, David - Ellison cầm lấy điều khiển từ xa, đóng lại TV.

“Matthew, Brad - Pitt cùng Andrew - Stanton hợp tác, nhưng là chúng ta dốc hết sức thúc đẩy .” David - Ellison bao nhiêu vẫn là có điểm lo lắng,“Nếu [ dị tinh chiến trường ] cuối cùng toàn cầu box office vượt qua mười ức dollar, chúng ta hai có thể đi khiêu Thái Bình Dương .”

“Xem ra ta muốn trước tiên chuẩn bị tốt áo cứu sinh.” Matthew cố ý nói.

David - Ellison còn nói thêm,“Hiện tại đào hố xong, Brad - Pitt cũng nhảy xuống đi, còn lại chính là chờ đợi kết quả cuối cùng .”

Matthew gật gật đầu,“Chỉ mong kỳ tích sẽ không phát sinh.”

Liền hắn mấy năm nay đài quan sát được, từng trên bảng có danh kia vài thất bại điện ảnh, không có ngoại lệ tiếp tục thất bại,[ dị tinh chiến trường ] sẽ là ngoại lệ sao?

David - Ellison bưng lên ly uống một ngụm nước, nói,“Cloud Atlas hai tháng phân liền sẽ bắt đầu quay chụp, sang năm kỳ nghỉ hè phát hành, tập kết không thiếu có danh diễn viên.”

“Ta biết.” Matthew sớm liền được đến tương quan tin tức.

“[ dị tinh chiến trường ] này bộ phim sẽ muộn một chút.” David - Ellison tại B kế hoạch bên kia có thể dựa vào tin tức nơi phát ra,“Pixar phòng công tác [ người máy Wall-E ] còn có bộ phận kết thúc công tác phải làm, Andrew - Stanton hoàn thành sau, liền sẽ toàn diện bắt đầu [ dị tinh chiến trường ] tiền kỳ trù bị, bất quá quay chụp muốn tới [ người máy Wall-E ] phát hành sau.”

Matthew ngón tay chậm rãi điểm ghế dựa tay vịn,“Một khi phim quay chụp, Brad - Pitt rời khỏi khả năng cũng rất nhỏ.”

“Ta này còn có tin tức, nói vậy ngươi sẽ cảm thấy hứng thú.” David - Ellison bỗng nhiên nở nụ cười,“Cloud Atlas cùng [ dị tinh chiến trường ] cảnh quay bên trong, đại bộ phận đều đem đặt ở Disney xưởng sản xuất quay chụp, này hai kịch tổ xác định studio, cự ly chúng ta không phải rất xa.”

Matthew cũng cười ,“Liền tại chúng ta ngay dưới mí mắt a.”

Bởi cùng Walt Disney đạt thành hợp tác hiệp nghị,[ Twilight ] cùng [ Fast and Furious 4] này hai kịch tổ cảnh quay bên trong, cũng đều đặt ở Disney xưởng sản xuất, hơn nữa từ cùng Disney ký kết phát hành hiệp nghị bắt đầu, kịch tổ bộ phận công tác nhân viên liền xác định hảo studio, bận rộn khởi cảnh tượng thiết kế cùng dựng.

Kế tiếp hai kịch tổ muốn tiến hành thử vai, đồng dạng là tại Disney xưởng sản xuất nội tiến hành.

“Nếu bọn họ hai hạng mục thành công , chúng ta hạng mục thất bại .” David - Ellison lắc lư đầu nói,“Matthew, chúng ta sẽ để người xem một đại trò cười.”

Matthew lại không thèm quan tâm nói,“Không quan hệ, chúng ta da mặt dày.”

Số 13 điện ảnh phòng công tác đã cùng Skydance ảnh nghiệp cột vào cùng nhau, có thể nói là ích lợi thể cộng đồng.

“Đúng.” Matthew nghĩ đến mấu chốt vấn đề, hỏi,“David, ngươi biết [ dị tinh chiến trường ] bên kia cụ thể đầu tư tình huống sao?”

David - Ellison gật gật đầu,“Ta vừa muốn nói đi.” Hắn tiếp chi tiết nói,“Này hạng mục chế tác dự toán cao tới 2 ức 5000 vạn dollar, Disney ảnh nghiệp có thể cấp Andrew - Stanton bật đèn xanh, chính yếu nguyên nhân là bọn họ không cần phụ trách quá nhiều đầu tư.”

Hắn thanh dưới cổ họng, tiếp tục nói,“Disney ảnh nghiệp hiện tại toàn lực thôi động là ngươi hảo bằng hữu Johnny - Depp hai hạng mục --[ Cướp biển vùng Caribbean 4] cùng [ Alice mộng du tiên cảnh ], bản thân tài chính liền có hạn, cho nên chỉ biết cấp [ dị tinh chiến trường ] này hạng mục rót vào 3000 vạn dollar.”

Matthew nói tiếp nói,“Hollywood lục đại công ty hướng đến khôn khéo, nếu này hạng mục đại lấy được thành công, bọn họ làm sản xuất phương cùng phát hành phương, lấy được ích cự đại, nếu là thất bại mà nói, tổn thất cơ bản đều là người khác tiền.”

“Đúng vậy.” David - Ellison thở dài,“Hollywood đại công ty sản xuất phim dung tư đồ nguội, mượn người khác gà đến vì nhà mình đẻ trứng sách lược, xác thật rất cao minh.”

Hắn trở về đề tài vừa rồi,“[ dị tinh chiến trường ] kịch tổ trong kế hoạch, trừ bỏ Disney 3000 vạn dollar ngoại,7000 vạn dollar do dự thụ, đồ nguội cùng quảng cáo tài trợ đẳng phương thức đến giải quyết, còn thừa 1 ức 5000 vạn dollar còn lại là Brad - Pitt cùng B kế hoạch phòng công tác phụ trách giải quyết bộ phận, đây cũng là Andrew - Stanton vì sao vứt bỏ chúng ta, chuyển ném đến Brad - Pitt ôm ấp nguyên nhân chủ yếu.”

“Brad - Pitt có năng lực vì hắn giải quyết mấu chốt nhất tài chính vấn đề.” Matthew rất rõ ràng điểm này,“Mà chúng ta không thể.”

David - Ellison còn nói thêm,“Ta bây giờ còn không biết Brad - Pitt muốn như thế nào làm, đồng thời vận tác Cloud Atlas cùng [ dị tinh chiến trường ] hai hạng mục, dù cho hắn có thể thông qua dung tư giải quyết một bộ phận, chỉ sợ hắn chính mình cũng muốn móc ra một bút to tiền, nghe nói Cloud Atlas bộ phận tài chính nơi phát ra, chính là hắn cầm cố B kế hoạch cổ quyền vay tiền mà đến,[ dị tinh chiến trường ] phỏng chừng cần càng nhiều vay tiền.”

Matthew nở nụ cười,“Rất rõ ràng, hắn không có ta may mắn, không gặp được David - Ellison.”

“Thôi đi.” David - Ellison nhún vai,“Ngươi gặp được ta, là của ta may mắn. Nếu không phải ngươi, ta bây giờ còn tại lung tung ném tiền trải đường đâu.”

Matthew không lại tiếp hắn mà nói, thẳng thắn giảng, nếu không có David - Ellison tài chính cùng thiên không chi vũ đã lương cao mời chào đến chuyên nghiệp nhân sĩ, hắn căn bản không có năng lực đồng thời đi nếm thử vận tác [ Twilight ] cùng [ Fast and Furious 4] hai hạng mục.

Chỉ riêng là tài chính vấn đề, liền sẽ khiến hắn áp lực bội tăng.

Làm một tương đối cẩn thận nhân, hắn không có khả năng đem trong tay vốn lưu động tất cả đều nện xuống đi.

Hai người theo sau lại thảo luận một hồi [ Twilight ] cùng [ Fast and Furious 4] hai hạng mục sự tình, hai kịch tổ kịch bản đều đã sửa bản thảo, đạo diễn cùng chiêu mộ phía sau màn ngành nghề cơ bản đúng chỗ, studio bố trí cùng ngoại cảnh trường quay khảo sát cũng tại tiến hành trung, dưới giai đoạn công tác trọng điểm không thể nghi ngờ là diễn viên thử vai.

[ Fast and Furious 4] bên này diễn viên chính diễn viên cơ bản đều gõ định, Do Thái duệ nữ nhân vật cùng châu Á nam chính cũng có tiềm tại đệ nhất nhân tuyển, đến lúc đó chỉ cần mang trang thử vai hiệu quả còn có thể, cũng liền có thể xác định .

[ Twilight ] bên kia sở hữu chủ yếu nhân vật, đều phải thông qua mặt sau thử vai đến giải quyết.

Tới gần giữa trưa, Matthew chuẩn bị cáo từ rời đi, David - Ellison tại hắn đi phía trước lại kêu lại hắn.

“Còn có một sự kiện, ngươi giúp ta tham khảo một chút.” Hắn từ trong ngăn kéo ôm ra một xấp truyện tranh, nói,“Đoạn thời gian trước, Warner người đến đi tìm ta, bọn họ bên kia không phải tại quay chụp [ Batman ] hệ liệt điện ảnh sao? Bọn họ cố ý mượn dùng điện ảnh khả năng dẫn phát nhiệt độ, quay chụp chế tác về Gotham tòa thành thị này phim truyền hình.”

“Úc?” Matthew không có đi, lấy qua một quyển truyện tranh lật lật,“Lúc nào quay chụp?”

David - Ellison lắc đầu,“Tạm thời chỉ là ý đồ, không có chuẩn bị thời gian.” Hắn hỏi,“Này hệ liệt có thể đầu tư sao?”

Matthew căn bản không thấy thế nào qua mĩ kịch, nghĩ nghĩ, nói,“Ta đối phim truyền hình tập không quá lý giải.”

Hắn mở ra trong tay truyện tranh lật xem lên đến, bên trong nhân vật đều rất quen thuộc, lúc trước David - Heimann nói với hắn Nolan cố ý mời hắn biểu diễn tên hề thời điểm, chuyên môn lật xem qua liên quan Batman truyện tranh.

“Này bản truyện tranh ta cầm xem xem.” Matthew đứng lên cáo từ,“Ta giữa trưa có ước, đi trước .”

David - Ellison hảo kỳ thêm bát quái,“Nào mĩ nữ hẹn ngươi?”

“Lily - Collins, ngươi không biết.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 635: Arkham Nhân Tài Xuất Hiện Lớp Lớp

Rời đi Skydance ảnh nghiệp, Matthew lên ô tô, khiến tài xế hồi Beverly Hills, ngày hôm qua thời điểm, Lily - Collins đột nhiên cho hắn gọi điện thoại, ước hảo hôm nay giữa trưa Chu tiên sinh phòng ăn (nhà hàng) cùng nhau ăn cơm trưa.

Hai năm nay, hắn cùng Lily - Collins chỉ là lúc được lúc ngừng thông qua bưu kiện liên hệ, Lily - Collins mẫu thân đại khái là xuất phát từ giáo dục phương diện suy xét, khiến Lily - Collins làm trao đổi sinh đi Oxford đại học đọc một đoạn thời gian văn học, gần nhất vừa mới quay lại đại học Southern California.

Theo Lily - Collins ở trong điện thoại theo như lời, lần này trở về liền không chuẩn bị lại đi Anh quốc .

Hồi Beverly Hills trên đường, vận khí không tốt gặp được một đoạn bởi vì tai nạn giao thông dẫn đến kẹt xe lộ, Benz xe hơi dừng ở tại chỗ đã lâu không thể nhúc nhích, Matthew nhàm chán dưới dứt khoát cầm lấy kia bản Batman truyện tranh nhìn hội.

Này bản về Arkham bệnh viện tâm thần truyện tranh, bên trong trừ Batman ngoài, còn có rất nhiều có danh nhân vật, tỷ như Joker, Harley Quinn cùng Poison Ivy đợi đã (vân vân).

Này bản truyện tranh nhìn hơn phân nửa, Benz xe hơi mới chậm rãi hướng phía trước khởi động, Matthew cấp Lily - Collins đánh điện thoại, nói cho nàng khả năng muốn đến muộn một hồi.

Ô tô tiến lên tốc độ rất chậm, Matthew xem xong truyện tranh, ném tới một bên, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, phát hiện xa xa cự đại biển quảng cáo thượng, Christopher - Nolan quay chụp Dark Knight tiền kỳ tuyên truyền áp phích đã cao cao dựng đứng, mặt trên Batman cùng tên hề dị thường bắt mắt.

Nhìn thấy áp phích, nhớ tới vừa phiên qua truyện tranh, hắn này không học vấn không nghề nghiệp nhân, đột nhiên thi hứng đại phát.

Đương nhiên, chính hắn là không viết ra được cái gì thi , mà là trực tiếp đem Batman cùng Gotham nhân vật, sử dụng đến từng smartphone APP bình luận trung rộng khắp vận dụng cái gọi là thi thể thượng.

Tỷ như “Thiết cốt tranh tranh Quách tiên sinh, băng thanh ngọc khiết ***” Linh tinh , khi đó tại rất nhiều bộ phận xem xét đưa đẩy văn chương khung bình luận trung xuất hiện tần suất phi thường cao.

Loại này thi thể hoàn toàn có thể dùng đến Batman cùng Gotham chúng nhân vật trên người nha.

Bởi vì kẹt xe, Matthew nhàm chán miên man suy nghĩ:“Dân phong thuần phác Gotham thị, nhân tài xuất hiện lớp lớp Arkham. Đức nghệ song hinh hảo tên hề, tế thế lương y tên hề nữ. Thành tín thương nhân chim cánh cụt nhân, chăm học hảo hỏi câu đố nhân. Bảo vệ môi trường vệ sĩ Poison Ivy, mô phạm trượng phu Mr.Freeze. Công chính không a người hai mặt, thân nhẹ như yến hồng đầu tráo. Tâm linh canh gà bù nhìn, nắn lại xương xoa bóp tìm Bane. Ống dẫn khơi thông cá sấu ăn thịt người, thể tuất dân tình hắc diện cụ. Trân trọng động vật mĩ miêu nữ, vô lương thành quản Batman......”

Hắn biên không nổi nữa, quay đầu mắt nhìn càng ngày càng xa Dark Knight biển quảng cáo, chỉ có thể thầm than: Lão gia vĩnh viễn đều là lão gia.

Hơn bốn mươi phút sau, Benz xe hơi rốt cuộc đến Chu tiên sinh phòng ăn (nhà hàng), so ước định thời gian chậm tiếp cận 25 phút.

“Xin lỗi, Lily.”

Matthew nhìn thấy Lily - Collins câu đầu tiên chính là giải thích,“Trên đường kẹt xe, khiến ngươi đợi lâu.”

Lily - Collins đứng lên, giang hai tay cùng Matthew ôm một chút, nói,“Không quan hệ, ta mới lại đây một hồi.” Hai người tách ra, nàng nghiêng đầu nhìn Matthew,“Ngươi vẫn là như vậy soái a.”

Matthew cũng cố ý đánh giá nàng một phen, Lily - Collins mặc khaki quần bó, mặt trên là một kiện màu gạo trắng bên người áo lông, bên ngoài bộ màu xám sẫm tiểu tây trang áo khoác, đột xuất mắt ngọc mày ngài đồng thời, còn mang theo thời đại mới nữ tính đặc hữu soái khí.

“Lily.” Matthew chân tâm ca ngợi nói,“Ngươi càng ngày càng đẹp.”

Hắn đợi đến Lily - Collins ngồi xuống, mới kéo ra ghế dựa ngồi ở Lily - Collins đối diện, còn nói thêm,“Ngươi lúc còn nhỏ cũng rất xinh đẹp, hiện tại không hề bại bởi Audrey - Hepburn mĩ lệ.”

Phục vụ sinh lúc này lại đây , hai người điểm hoàn đồ ăn, Lily - Collins tiếp tục đề tài vừa rồi,“Ta nơi nào so được với Audrey - Hepburn a, ngươi xem Hepburn kia vài ảnh chụp cùng điện ảnh, ta không so được.”

Matthew thuận miệng xả nói,“Cái kia thời đại không có cao thanh máy ảnh cùng máy quay phim, này đối nữ ngôi sao đến nói là chuyện may mắn, này có thể khiến các nàng đem tối chói lọi rực rỡ một mặt lưu lại.”

Lily - Collins nghĩ nghĩ,“Giống như...... Giống như ngươi nói thực có đạo lý a.”

“Không phải như vậy sao?” Matthew cười nói,“Ngươi lại xem xem hiện tại cao thanh màn ảnh cùng máy quay phim, liên cẩu tử dùng máy ảnh, đều có thể chụp đến trên mặt nhỏ bé nhất lỗ chân lông, cho nên mọi người đều đang nói hiện tại nữ tinh không có phía trước xinh đẹp, bởi vì bọn họ nhìn thấy đều là phía trước quay chụp ảnh chụp.”

“Cũng phải a.” Lily - Collins tán thành Matthew thuyết pháp,“Nhiếp ảnh kỹ thuật phát triển, khiến nữ nhân trên mặt bất cứ một điểm tì vết đều không trốn khỏi màn ảnh bắt giữ.”

Hai người phía trước đánh qua rất nhiều giao tế, tuy rằng bởi vì Lily - Collins đi Anh quốc quan hệ, có thời gian rất dài chưa thấy qua , nhưng Matthew vài câu sau, kia duy nhất một điểm xa lạ cùng xa cách cảm liền biến mất vô tung vô ảnh.

Phục vụ sinh lục tục đem hai người điểm đồ ăn đưa lên, Matthew vừa ăn vừa tiếp tục đề tài này,“Nếu lấy hiện tại nữ ngôi sao trang phục lộng lẫy hình ảnh, đi cùng Hoàng Kim niên đại kia vài nữ tinh lưu lại hình ảnh so, tuyệt đối sẽ không rơi xuống hạ phong, thậm chí sẽ thắng được rất nhiều.”

Lily - Collins có điểm không ủng hộ,“Không hẳn đi?”

Matthew xiên lên một khối thịt bò đưa vào trong miệng, dựng thẳng lên một ngón tay đối Lily - Collins lắc lắc.

“Vì sao?” Lily - Collins hảo kỳ hỏi.

“Bởi vì có thể tu đồ a.” Matthew nuốt xuống trong miệng thịt bò, nói,“Dù cho cái kia niên đại có tu đồ kỹ thuật, cũng tuyệt đối so không được hiện tại, hiện tại PS có thể khiến một nữ nhân có được hoàn mỹ nhất dáng người cùng khuôn mặt.”

Lily - Collins không nghĩ tới Matthew sẽ như vậy nói, không khỏi cười lên.

Matthew còn nói thêm,“Đừng quên, hiện tại chỉnh hình kỹ thuật, cũng là cái kia thời đại không thể so .”

Nghe nói như thế, Lily - Collins trên mặt tươi cười đột nhiên tiêu thất, chần chờ một chút, vẫn là hỏi,“Ngươi hay không là không thích chỉnh qua hình nhân?”

Matthew mắt nhìn Lily - Collins, so với lần trước gặp khi, tựa hồ có chút không quá rõ ràng biến hóa, vừa hai người ôm phía trước hắn liền chú ý tới , còn tưởng rằng là Lily - Collins trưởng thành, khuôn mặt nẩy nở , cũng trở nên càng tinh trí .

Hiện tại nàng nói như vậy, chẳng lẽ...... Lily - Collins phi thường xinh đẹp, có trương dung quán đông tây phương thẩm mỹ tinh xảo khuôn mặt.

Matthew phảng phất cái gì cũng không có nhận thấy được như vậy, nói,“Vi chỉnh thực ra không có cái gì, cũng rất bình thường, Hollywood nữ tinh nào không vi chỉnh qua? Vi chỉnh cũng có thể khiến vốn là mĩ lệ nhân, trở nên càng thêm hoàn mỹ.”

Lily - Collins trên mặt, lại hiện ra tươi cười.

“Ta chịu không nổi , là cái loại này triệt để chỉnh hình.” Matthew ngẫm lại từng nghìn bài một điệu xà tinh mặt, nói,“Cái loại này chỉnh hình sau triệt để thay đổi phó bộ dáng, thật nhiều người đều như là trong một cái khuôn khắc đi ra , ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ.”

“Ân.” Lily - Collins dùng lực gật đầu,“Ta cũng là như vậy cho rằng .”

Nàng thoáng ghé sát vào một ít, hạ giọng nói,“Ta năm trước hồi Los Angeles, làm qua vi chỉnh.”

Matthew cố ý đánh giá nàng một phen,“Nhìn không ra a?”

Xác thật, chẳng sợ Lily - Collins cơ bản không có hoá trang, như vậy xem qua cũng phát hiện không được chỉnh hình dấu vết.

Lily - Collins chỉ chỉ mũi,“Nơi này.”

Matthew lắc đầu,“Vẫn là nhìn không ra.”

“Thật?” Lily - Collins cười đến càng vui vẻ ,“Ngươi không phải cố ý hống ta cao hứng đi?”

Matthew cường điệu nói,“Ngươi nguyên bản liền như vậy xinh đẹp.”

Lily - Collins che miệng ha ha nở nụ cười, một hồi lâu sau, mới nói,“Thời gian dài như vậy không gặp, ngươi vẫn là ta quen thuộc cái kia Matthew.”

“Ân?” Matthew nghi hoặc,“Cái dạng gì Matthew?”

“Bằng hữu, thần tượng......” Lily - Collins có vẻ dị thường chăm chú,“Học tập mục tiêu cùng tấm gương.”

Matthew buông xuống dĩa ăn, nói,“Ta không phải học tập hảo tấm gương.”

Học hắn mà nói, phi đi lên đường lệch không thể.

“Không ! ngươi là !” Lily - Collins dị thường kiên định nói,“Ngươi từ một lâm thời diễn viên, một đường dốc sức làm thành hiện tại đại minh tinh !”

Matthew từ trong lời này nghe ra vài thứ, hỏi,“Lily, ngươi sẽ không là tưởng đương diễn viên đi?”

Lily - Collins dùng lực gật đầu, “Vâng ! ta đã từ đi Nickelodeon kênh người chủ trì làm thêm, ta muốn đương một diễn viên.” Nàng xem hướng Matthew, ánh mắt đặc biệt kiên định,“Ta tưởng trở thành giống ngươi như vậy đại minh tinh.”

“Ngươi nghĩ xong?” Matthew đối Lily - Collins quan cảm vẫn là tương đương không sai ,“Nhà ngươi trung không phản đối?”

Lily - Collins lập tức trả lời,“Không phản đối. Ta ba ba cùng mụ mụ đều đồng ý ta đi con đường này.”

Nghe được lời của nàng, Matthew bỗng nhiên nghĩ tới, Lily - Collins cha mẹ cũng là giới giải trí nhân, nữ nhi đi con đường này thực ra so tại mặt khác phương diện phát triển càng có ưu thế.

“Con đường này cũng không dễ dàng.” Lily - Collins cho hắn lưu lại ấn tượng rất tốt, cho nên Matthew nhiều lời vài câu,“Lily, dù cho cha mẹ ngươi có thể hỗ trợ, ngươi cũng muốn làm hảo tâm lý chuẩn bị.”

Lily - Collins buông xuống dĩa ăn, cầm lấy khăn ăn lau lau hạ miệng, nói,“Ta biết.” Nàng tựa hồ có thành thục suy xét,“Đối với một nữ hài đến nói, muốn ở đâu trên con đường đạt được thành công đều không dễ dàng.”

Lời này Matthew tán thành,“Ngươi có thể nghĩ như vậy, rất khó được.”

“Matthew, ta lần này tìm ngươi, thực ra là tới cầu ngươi hỗ trợ .” Lily - Collins gãi gãi trên đầu tóc quăn, chần chờ một hồi, mới nói,“Ngươi hay không là đầu tư một bộ [ Twilight ]? Ta thực thích này hệ liệt tiểu thuyết, từ London trở về phía trước, khiến mụ mụ đưa đến ngươi kịch tổ một phần lý lịch sơ lược...... Úc, mụ mụ hiện tại là của ta lâm thời người đại diện.”

Nàng xem Matthew liếc nhìn,“Ta tưởng nhận lời mời Alice - Cullen cái kia nhân vật, nhưng tuyển diễn viên đạo diễn đem ta xoát xuống đến.”

Matthew cũng không phản cảm, hợp lý vận dụng tài nguyên hắn cũng làm qua, hỏi,“Ngươi không đề chúng ta là bằng hữu.”

“Không có.” Lily - Collins ăn ngay nói thật,“Ta tưởng trước mình thử xem, không được mà nói lại tìm ngươi.”

Nàng ngượng ngùng cười cười,“Cho nên ta liền đến tìm ngươi .”

Matthew tự hỏi một hồi, Lily - Collins dung mạo khí chất không thể nghi ngờ đều là thượng thượng chi tuyển, kỹ xảo biểu diễn mà nói...... Này hệ liệt cũng không cần bao nhiêu hảo kỹ xảo biểu diễn, nếu nàng kỹ xảo biểu diễn ngay cả cơ bản nhất yêu cầu đều không đạt được, hắn cũng sẽ không dùng.

“Như vậy đi, Lily.” Matthew nói thẳng,“Ta sẽ cùng kịch tổ chào hỏi, ngươi đi tham gia nhân vật thử vai, nếu không thông qua thử vai, ta cũng không thể dùng ngươi, này hạng mục không chỉ là của ta đầu tư.”

“Ân !” Lily - Collins dùng lực điểm điểm nhòn nhọn cằm,“Ta minh bạch.”

Như là một vài nhân tình, tại thử vai trung bao giờ cũng là khó có thể tránh cho, không chỉ là Lily - Collins, Matthew theo sau còn đáp ứng Michael Bay giới thiệu tới được một người tham gia thử vai.

Không thông qua thử vai nhân hắn đương nhiên sẽ không dùng.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 636: Làm Anh Hùng Của Mình

Tân niên ngày nghỉ qua đi, Hollywood biên kịch đại bãi công một chút không có dừng lại ý tứ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, lão tử song phương xung đột, luôn luôn đều không là dễ dàng liền có thể giải quyết vấn đề, kế Golden Globe hủy bỏ trao giải điển lễ trực tiếp công bố kết quả sau, như là diễn viên công hội thưởng cùng đạo diễn công hội thưởng đẳng một loạt công hội giải thưởng, tất cả đều hủy bỏ lễ trao giải, sửa thành thông cáo đoạt giải kết quả.

Vô số ngôi sao cũng đều đứng ra, tỷ như Matthew, hai Tom, Julia Roberts cùng George - Clooney đợi đã (vân vân), công khai tuyên bố tại bãi công dưới tình huống, tuyệt đối sẽ không đi tham gia Oscar trao giải điển lễ, duy trì cùng là bên làm công biên kịch công hội.

Nhưng công khai thanh minh là một chuyện, ngầm hoàn toàn là một chuyện khác.

Tom - Hanks sản xuất hơn nữa diễn viên chính [ Thiên Sứ cùng ma quỷ ], Tom - Cruise chủ đạo [ ám sát mục tiêu Hitler ] đẳng hạng mục, tân niên ngày nghỉ vừa qua, liền bình thường khởi công .

Cùng chính mình các đồng hành như vậy, Matthew đầu tư chế tác hai hạng mục [ Twilight ] cùng [ Fast and Furious 4] cũng một lần nữa tập kết, tiếp tục tiến hành tiền kỳ trù bị.

Về phần bên ngoài biên kịch đại bãi công, tiếp tục nháo đi, lão tử song phương tổng có chống đỡ không nổi thời điểm.

Bãi công đối với nhà tư sản đến nói khẳng định sẽ mang đến nhất định tổn thất, bất quá rất nhiều kịch tổ đều giống [ Thiên Sứ cùng ma quỷ ] này hạng mục như vậy, cam kết rất nhiều phi công hội biên kịch đến công tác, thậm chí có chút kịch tổ biên kịch trên danh nghĩa tại bãi công, trên thực tế vẫn là vụng trộm tại công tác.

Kia vài thu nhập rất cao kim bài biên kịch cùng đại bài các biên kịch, mấy tháng không có tiến trướng, đương nhiên không là vấn đề, nhưng những người này số lượng cực ít, biên kịch công hội 90% trên đây thành viên, đều là cái loại này ở trong phim rất khó đạt được kí tên quyền tiểu biên kịch, lấy xã hội này tiêu phí thói quen, đừng nói là mấy tháng , có một tháng không có tiền lương, phỏng chừng liền sẽ điên mất.

Này mấy hiện thực trạng huống liền đặt ở nơi này, liên Matthew người như thế đều có thể nhìn thấy, cấu thành người sản xuất liên minh chủ thể đại trung hình điện ảnh công ty, nói vậy rất rõ ràng.

Biên kịch công hội còn tại kiên trì DVD cùng tân truyền thông ích lợi 5% ích lợi không mở miệng, nhưng kéo xuống đi tất nhiên sẽ thỏa hiệp.

Trận này bãi công đã gợi ra toàn mĩ chú ý, căn cứ Matthew được đến mới nhất tin tức, Washington đương cục khả năng sẽ nhúng tay điều giải.

Bên ngoài bãi công huyên ồn ào huyên náo, Disney xưởng sản xuất nội cũng giọng người ồn ào, bốn đại trung hình kịch tổ đồng thời nhập trú trù bị, đối với hôm nay còn ở Burbank xưởng sản xuất đến nói, có thể dùng cực kỳ hiếm thấy đến hình dung.

Lần nữa thế kỷ sau, bởi Canada, Australia cùng Mỹ quốc mặt khác một ít châu thu thuế ưu đãi cùng với tương ứng trợ cấp chính sách, dẫn đến Hollywood kịch tổ dẫn ra ngoài nghiêm trọng, chịu lưu lại Los Angeles thậm chí toàn bộ California địa khu quay chụp kịch tổ, hoặc là tài chính cực kỳ hùng hậu, hoặc là nghèo đến liên lộ phí đều đào không ra đến.

Bất quá, gần nhất hai năm nay tình huống có điều cải thiện, vì tránh cho Hollywood kịch tổ tiếp tục dẫn ra ngoài, Arnold - Schwarzenegger thôi động một loạt chính sách, trong đó liền bao gồm lui thuế ưu đãi đẳng, mặc dù có nhất định danh ngạch hạn chế, nhưng qua lại người ở thưa thớt Los Angeles các đại xưởng sản xuất, cũng dần dần nhiều chút nhân khí.

Matthew cưỡi một chiếc xe điện, từ xưởng sản xuất cửa chạy tới [ Twilight ] cùng [ Fast and Furious 4] trú địa, muốn theo Cloud Atlas cùng [ dị tinh chiến trường ] đã thuê hảo studio cửa trải qua.

Đi ngang qua thời điểm, hắn cố ý nhìn nhìn kia phiến studio khu, cũng người đến người đi, tương đương náo nhiệt.

B kế hoạch phòng công tác tham dự kia hai hạng mục, đã bắt đầu thực tế vận tác .

Matthew đi trước [ Twilight ] kịch tổ ở studio nhìn nhìn, cùng Sean - Daniel cùng Sophia - Coppola hàn huyên vài câu, tiếp đi đối diện [ Fast and Furious 4] studio.

Hai kịch tổ đều tại cử hành thử vai, đã có hàng loạt diễn viên lục tục đi đến studio, bất quá trọng điểm có điều bất đồng,[ Twilight ] kịch tổ gần nhất hai ngày thử vai, đều là lấy kia vài tiểu nhân vật làm chủ, này mấy cơ bản đều do Sean - Daniel cùng Sophia - Coppola đến làm làm quyết định.

[ Fast and Furious 4] bên này, hôm nay tắc có hai trường trọng yếu phi thường thử vai, buổi sáng là Hoa kiều nam nhân vật, buổi chiều là Do Thái duệ nữ nhân vật.

Này hai nhân vật đều có mục tiêu đệ nhất nhân tuyển, người trước là Helen - Hermann tìm đến Daniel - ngô, người sau còn lại là Akiva - Goldsman đề cử một vị Israel quân đội chính quy xuất ngũ nữ diễn viên.

Thử vai chủ yếu chính là xem xem nhân vật tạo hình, Matthew, râu quai nón Jack cùng đạo diễn Justin Lin đối Daniel - ngô hình tượng đều rất hài lòng, hơn nữa Daniel - ngô còn hiện trường biểu diễn một đoạn công phu, đùa giỡn được xác thật hữu mô hữu dạng.

Matthew chuyên môn hỏi Daniel - ngô mấy vấn đề, cố ý khiến hắn dùng tiếng Anh phát biểu một phen thao thao bất tuyệt, chủ yếu chính là nhìn hắn khẩu ngữ trình độ cùng đối mĩ thức văn hóa lý giải, sự thật chứng minh tựa như Helen - Hermann lý giải như vậy, Daniel - ngô tại Mĩ quốc lớn lên hơn nữa đọc đại học, tiếng Anh cùng với đối toàn bộ quốc gia lý giải đều không là vấn đề.

Lựa chọn Daniel - ngô, là tương lai làm chuẩn bị, cho nên tại thái bình bờ bên kia điện ảnh thị trường còn không có bùng nổ phía trước, Daniel - ngô đầu tiên muốn có thể thảo Bắc Mĩ người xem thích.

Bất quá, đang tại trù bị thứ bốn bộ trung hắn vai diễn không tính trọng, sẽ lấy Matthew nhân vật bằng hữu thân phận xuất hiện.

Một buổi sáng thử vai kết thúc, Matthew cùng râu quai nón Jack cùng Justin Lin trao đổi qua ý kiến, ba người đều đối Daniel - ngô rất hài lòng, theo sau liền thông tri Helen - Hermann, khiến nàng cùng kịch tổ chuyên trách người sản xuất đàm thù lao đẳng hiệp ước vấn đề.

Sớm ở năm trước, Daniel - ngô liền lựa chọn Helen - Hermann làm hắn tại Bắc Mĩ người đại diện.

Đến buổi chiều, Matthew lần đầu tiên gặp được một cái khác nhân vật hậu tuyển nhân, vị kia đến từ Israel nữ diễn viên.

Trong kịch bản Do Thái duệ nữ nhân vật bị thiết lập thành súng ống chuyên gia, cho nên đối phương từng tham quân trải qua, xa so mặt khác hậu tuyển nhân càng có ưu thế.

“Ta là Gal - Gadot, đến từ Israel.”

Thử vai trung, một cao gầy chọn nữ nhân đứng ở trước màn ảnh, đơn giản làm tự giới thiệu,“Ta tham gia qua Universal tiểu thư tuyển mĩ, tại Israel đảm nhiệm qua mặt bằng người mẫu, cũng tham diễn qua mấy bộ phim truyền hình......”

Matthew nhìn nhìn này trưởng một trương cường tráng gương mặt Israel nữ nhân, lại thêm nàng nói ra danh tự, xác định đây là Wonder Woman không sai, kia bộ “Ba trăm sáu mươi độ không góc chết triển lãm Gal - Gadot thật đẹp” phim, hắn lúc trước tải xuống đạo bản sau, xem qua rất nhiều lần.

Vị này Israel nữ diễn viên vi nữ tính nhân vật mang đến một loại ít có anh khí.

Bất quá, hiện tại Gal - Gadot hẳn là còn không có đại lượng vận động kiện thân gia tăng cơ nhục, cả người có vẻ đặc biệt tinh tế, thậm chí có điểm đơn bạc.

Đặc biệt mặc một thân Hợp Thể hí phục, càng thêm đột hiển điểm ấy.

Nàng làm qua tự giới thiệu, dựa theo đạo diễn Justin Lin yêu cầu, bày ra một loạt tạo hình ghi hình,

Matthew nhìn thông qua máy quay phim truyền đến trước mặt trên máy theo dõi hình ảnh, nhẹ nhàng gật gật đầu, nếu lấy Hollywood nhất quán tiêu chuẩn cân nhắc mà nói, Gal - Gadot vô luận là gương mặt, vẫn là cả người khí chất, đều có vẻ có chút quá mức cường tráng.

Nhưng trong kịch bản Do Thái duệ nữ nhân vật là khôn khéo cường hãn súng ống chuyên gia, cứ việc không có thoát ly bình hoa phạm trù, lại không phải cái loại này chờ vương tử tiến đến giải cứu công chúa.

Mang trang thử vai hiệu quả rất không sai, Matthew cùng râu quai nón Jack trao đổi một ánh mắt, phần mình gật gật đầu.

“Tiếp theo hạng đi.” Matthew đối đạo diễn Justin Lin nói.

Justin Lin kêu ngừng quay chụp, trực tiếp hỏi,“Gadot tiểu thư, ngươi thấy thế nào Gisele nhân vật này?”

Gal - Gadot cười cười, nói,“Ta không thích Hollywood truyền thống điện ảnh bên trong nữ tính nhân vật, ta cũng không tưởng đóng vai Hollywood điện ảnh bên trong kia vài thường gặp nữ tính, các nàng bao giờ cũng là vắng vẻ tịch mịch chờ đợi nam nhân đến cứu vãn.”

Kịch tổ phía trước cho nàng xem qua nhân vật kịch bản,“Nhân vật này độc lập, cứng cỏi, không tất chờ đợi vương tử cứu vãn, nàng cũng có thể làm chính mình anh hùng.”

Matthew không khỏi nghiêng đầu nhìn nhìn nàng, này không thể nghi ngờ là phi thường thông minh nữ nhân, thử vai phía trước rõ ràng làm sung túc chuẩn bị, nói được những lời này không hẳn là thật , lại là thử vai nhân vật có đủ .

Này bộ phim trung, đã có Mia như vậy một thuần túy là nam nhân phụ thuộc nữ tính nhân vật, cho nên sớm ở kịch bản thiết lập kết cấu thời điểm, hắn liền không chỉ một lần đối biên kịch đoàn đội nói qua, một cái khác nữ tính nhân vật nhất định là độc lập tự chủ cái loại này loại hình.

Vì sao như vậy thiết lập? Nguyên nhân rất đơn giản, nữ quyền vận động đang tại bồng bột phát triển.

Như là [ Fast and Furious ] loại hình này điện ảnh, sẽ không khuyết thiếu nam tính người xem, nhưng tưởng gợi ra càng thêm rộng khắp nữ tính người xem chú ý, nữ tính nhân vật phương diện đương nhiên muốn làm điểm văn chương.

Thích ứng xã hội tình thế phát triển phương diện, hắn làm vẫn phi thường đúng chỗ.

Justin Lin còn nói thêm,“Đối với nhân vật này, ngươi có cái gì ưu thế? Có thể giới thiệu một chút sao?”

“Ta từng tại Israel quân đội chính quy phục dịch hai năm.” Gal - Gadot hiển lộ bên ngoài khí chất, có thể để người cảm giác được độc lập kiên cường lại tự tin,“Ta tại trong quân đảm nhiệm qua nữ tử bộ đội kiện thân giáo luyện, học tập qua cách đấu cùng nhiều loại vũ khí sử dụng, ta tại trong quân vẫn nhận bình thường huấn luyện, có thể thuần thục sử dụng cùng tháo dỡ nhiều loại chế thức súng ống.”

Nàng đột nhiên bày ra một nâng súng bắn tạo hình,“Kịch tổ cho ta nhân vật trong kịch bản, nhân vật có rất nhiều nâng súng bắn vai diễn, ta sở nắm giữ độ cao chuyên nghiệp hóa động tác, càng có lợi cho nhân vật hình tượng thành lập.”

“Chúng ta hôm nay liền đến này đi.” Justin Lin kêu đình thử vai, nói,“Gadot tiểu thư, chúng ta sẽ tại trong vòng ba ngày thông tri ngươi thử vai kết quả.”

Gal - Gadot lễ phép nói,“Hảo, cám ơn.”

Đợi nàng rời đi phòng thử vai, Matthew nhìn nhìn Justin Lin cùng râu quai nón Jack, hỏi,“Các ngươi ý kiến?”

“Rất không sai.” Justin Lin nói,“Nàng có hoàn toàn bất đồng với Hollywood nữ diễn viên trải qua, đây là người khác không thể có được ưu thế.”

Râu quai nón Jack nói thẳng,“Liền nàng hảo.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Kia liền tuyển nàng đi.”

Gõ định hảo hai danh trọng yếu nhân vật nhân tuyển, Matthew hôm nay công tác kết thúc, rời đi phòng thử vai, ra studio, lái một chiếc xe điện, triều xưởng sản xuất cửa đi, lại một lần đi ngang qua Cloud Atlas kịch tổ ở studio cửa khi, phát hiện Brad - Pitt đang một người hướng đi xưởng sản xuất cửa.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 637: Chính Đáng Cạnh Tranh

Nhìn thấy Brad - Pitt, Matthew theo bản năng liền đạp phanh lại, đẳng xe điện dừng ở Brad - Pitt bên cạnh, lại cảm giác cùng đối phương cũng không có gì đáng nói .

Hắn vừa định phát động xe điện, Brad - Pitt đã quay đầu nhìn lại đây.

Matthew không phải cái loại này sẽ chủ động né tránh nhân, chủ động chào hỏi nói,“Hải, Pitt.” Hắn từng làm qua sự, Brad - Pitt lại không biết, cho nên chỉ chỉ xe chạy bằng điện,“Muốn hay không ta chở ngươi đoạn đường.”

Brad - Pitt nhìn thấy Matthew, liền tưởng đến chính mình gần nhất làm qua đủ loại sự tình, hơi chút do dự một chút, lập tức gật đầu,“Có xe đương nhiên muốn tọa.”

Nói xong, hắn lên xe điện phó điều khiển.

Liền tại Brad - Pitt lên xe ngắn ngủi thời gian, Matthew đã nghĩ xong nói cái gì, phát động xe điện chậm rãi hướng phía trước chạy tới, sau đó nói,“Pitt, chúng ta không phải bằng hữu, nhưng chúng ta phía trước cũng không phải địch nhân đi?”

Brad - Pitt hai tay ôm ngực, lời hình thức nói được mười phần,“Phía trước không phải, hiện tại cũng không phải.”

“Nga......” Matthew đầu tiên là kéo dài âm cuối, tiếp nghi hoặc khó hiểu,“Nếu không phải địch nhân, có chuyện ta tưởng không rõ, vì sao ngươi liên tiếp không ngừng nhằm vào ta đâu?”

Hắn vươn ra một căn đầu ngón tay,“Wachowski tỷ đệ cùng Cloud Atlas !” Lập tức lại duỗi ra đệ nhị căn đầu ngón tay,“Andrew - Stanton cùng [ dị tinh chiến trường ] !”

“Không thể nói như vậy.” Brad - Pitt ha ha cười hai tiếng, hỏi ngược lại,“Wachowski tỷ đệ hướng ngươi hứa hẹn qua sao? Với ngươi ký tên hiệp nghị sao? Andrew - Stanton hứa hẹn qua nhất định phải tìm ngươi biểu diễn nam chính?[ dị tinh chiến trường ] nhất định muốn nhận ngươi đầu tư?”

Cũng không cần Matthew trả lời, hắn liền nói,“Theo ta được biết, cũng không có đi.”

Matthew tựa hồ bị hỏi trụ, rơi vào trầm mặc trong.

Brad - Pitt còn nói thêm,“Đây là bình thường thương nghiệp cạnh tranh, Wachowski tỷ đệ cùng Andrew - Stanton cùng ngươi tiếp xúc thời điểm, cũng tại cùng ta bên này tiếp xúc, bọn họ đương nhiên sẽ lựa chọn điều kiện càng thêm hậu đãi cùng......” Hắn cố ý tăng thêm ngữ khí,“Thực lực càng thêm cường đại hợp tác phương.”

Matthew nhìn Pitt liếc nhìn, Brad - Pitt giành ở hắn mở miệng phía trước, nói,“Đúng, ngươi không phải có hai hạng mục tại trù bị sao? Gọi cái gì tới...... Ân,[ Fast and Furious 4] cùng [ Twilight ], lúc ấy cố ý này hai hạng mục nhân cũng không chỉ ngươi một đi?”

“Là không chỉ ta một.” Matthew ăn ngay nói thật.

Brad - Pitt vươn ra một ngón tay điểm điểm phía trước,“Dựa theo ngươi nói tiêu chuẩn, ta có phải hay không cũng có thể lý giải là ngươi tại cố ý nhằm vào người khác đâu?”

Matthew trong lúc nhất thời im lặng, tựa hồ hoàn toàn bị Brad - Pitt dùng lời ngăn chặn.

“Hollywood đạo diễn cùng người sản xuất đều là lựa chọn thích hợp đối tượng hợp tác, ta khai ra điều kiện so ngươi hậu đãi, bọn họ đương nhiên muốn theo ta hợp tác, đây là Wachowski tỷ đệ cùng Andrew - Stanton lựa chọn.”

Nói tới đây, Brad - Pitt lời nói thấm thía,“Matthew, ta nghe nói của ngươi điện ảnh phòng công tác vừa mới thành lập, ta đã một người từng trải thân phận nhắc nhở ngươi, đầu tư cùng sản xuất cùng đơn thuần biểu diễn bất đồng, ngươi còn có rất nhiều thứ muốn học a.”

“Có lẽ là đi.” Matthew thuận miệng đáp một câu, xe điện lúc này đến Disney xưởng sản xuất cửa, hắn đình hảo xe, lại đối Brad - Pitt nói,“,“Được rồi, ta thừa nhận, này hai trường cạnh tranh ngươi thắng .”

Brad - Pitt sang sảng nở nụ cười,“Tái kiến, Matthew.” Hắn nhảy xuống xe điện,“Hi vọng chúng ta có thể có cơ hội hợp tác.”

Matthew cố ý nói,“Vẫn là không cần có cơ hội như vậy hảo.”

Nghe được này rõ ràng mang theo khó chịu mà nói, Brad - Pitt không chút nào để ý, tựa hồ phi thường có người thắng khí độ, đối Matthew bên này tùy ý phất phất tay, ra xưởng sản xuất đại môn.

Matthew ngồi ở xe điện thượng, vẫn nhìn Brad - Pitt rời đi, nếu này hai khanh thật có thể phát huy tác dụng mà nói, hắn cùng với Brad - Pitt làm sao có khả năng có hợp tác cơ hội?

Cơ hội như vậy, vẫn là lưu cho người khác đi.

Theo sau, hắn cũng ra xưởng sản xuất, đổi thừa chờ ở cửa Benz xe hơi, khiến tài xế đi trước Thiên Sứ trù tính công ty tiếp Nina - Dobrev, sau đó cùng nhau phản hồi Beverly Hills.

“Ngươi chuẩn bị thế nào ?” Hắn hỏi Nina - Dobrev.

“Gần nhất vẫn có chút khẩn trương.” Nina - Dobrev vừa mười chín tuổi trên mặt, tất cả đều là thanh xuân mĩ lệ,“Cũng vẫn hoài nghi, ta có cơ hội đi cạnh tranh một bộ đầu tư 4000 vạn dollar phim nữ chính?”

Matthew tựa vào thoải mái ô tô trên ghế ngồi, nói,“Ngươi quá khẩn trương mà nói, sẽ dẫn đến thử vai hiệu quả không tốt.”

Nina - Dobrev làm đủ chuẩn bị,“Ta biết, ta gần nhất vẫn có đi tâm lý cố vấn.” Nàng ngược lại hỏi,“Ngươi sẽ giống hôm nay như vậy tham gia [ Twilight ] thử vai sao?”

“Sẽ không.” Matthew nói thẳng,“Thử vai hoàn toàn giao cho Sean - Daniel cùng Sophia - Coppola phụ trách, ta sẽ không khiến của ta chủ quan cảm thụ ảnh hưởng đến thử vai.”

Lần này thử vai trọng yếu nhất hai nữ tính nhân vật, đều có hắn rất quen thuộc người tham gia, Nina - Dobrev cùng Lily - Collins nhan trị cùng tuổi đều không là vấn đề.

Nhưng thích hợp hay không nhân vật, ai đều không thể cam đoan.

Nina - Dobrev còn dễ nói, hắn cùng nàng hợp tác diễn qua hai màn diễn, cơ bản nhất kỹ xảo biểu diễn là có ; Lily - Collins liền khó nói, chung quy người chủ trì cùng diễn trò là hai chuyện khác nhau.

Matthew mắt nhìn bên cạnh Nina - Dobrev, nàng có thể nói là đang đứng ở nhân sinh trung tốt đẹp nhất tuổi trẻ, cao gầy tinh tế, thanh xuân tịnh lệ......

Tại hắn trong ấn tượng, nguyên lai Đông Âu bát quốc giống như đều thừa thãi mĩ nữ, các nàng tuổi trẻ thời điểm một đám xinh đẹp khêu gợi kỳ cục, bao giờ cũng là để người tràn ngập hâm mộ ghen tị hận.

Đại khái là sở hữu tốt đẹp đều cho mười bảy mười tám tuổi đến hai mươi tuổi xuất đầu giai đoạn này, đợi các nàng tuổi hơi lớn thời điểm, già cả tốc độ cùng dáng người mập ra tốc độ, thường thường cũng là phi thường kinh người .

Nếu Nina - Dobrev trở thành nữ chính,[ Twilight ] hệ liệt điện ảnh tốt nhất năm sáu năm bên trong liền hoàn thành.

Như vậy tình yêu điện ảnh, so với nhất tuyến chế tác động tác phim khoa học viễn tưởng, muốn tương đối đơn giản một ít, hết thảy thuận lợi mà nói, hẳn là không là vấn đề.

Nếu là Nina - Dobrev so tưởng tượng già cả còn muốn mau, cũng không phải không có biện pháp khác, Beverly Hills mỹ dung chỉnh hình cơ cấu có được toàn thế giới xuất sắc nhất kỹ thuật cùng dược vật.

Tựa như hắn phía trước lý giải như vậy, hiện nay Hollywood nổi danh nữ tinh trong, chưa làm qua vi chỉnh cơ hồ không có.

Trở lại Horner trang viên, lại một phen loại khác thể thao biểu diễn là khó tránh khỏi , hôm nay có một có thể làm nữ chính cơ hội, Nina - Dobrev cho rằng phía trước đầu nhập chiếm được siêu trị hồi báo, thể thao biểu diễn tự nhiên là đa dạng chồng chất.

Nàng tựa hồ khôi phục nhất định thể thao huấn luyện, rất nhiều khó có thể tin tưởng động tác làm lên đến dị thường thuần thục, Matthew cũng vui vẻ với hưởng thụ.

Theo sau trong vài ngày, Matthew mỗi ngày đều sẽ đi Disney xưởng sản xuất, bất quá mặt sau thử vai không có lại tham gia, mà là hoàn toàn giao cho hai kịch tổ người sản xuất cùng đạo diễn phụ trách, bởi vì muốn quay chụp [ Fast and Furious 4] cùng với có khả năng sẽ tiếp [ bộ đội đặc chủng ] trung Duke này một nhân vật, hắn đem phía trước mỗi tuần thông lệ huấn luyện hơi làm gia lượng, dĩ vãng mỗi tháng đi ba lần súng ống câu lạc bộ, cũng sửa thành một tuần hai lần.

Này mấy đều là vi tương lai quay chụp làm chuẩn bị, lấy hắn hiện tại kỹ xảo biểu diễn, ứng đối này mấy thương nghiệp phim nhân vật cơ bản không thành vấn đề, động tác vai diễn cũng liền trở thành chủ yếu trảo trọng điểm.

Tuy rằng rất có tự mình hiểu lấy, cực ít tham dự kịch tổ cụ thể sự vụ, để tránh mang đến không phải giúp mà là phiền toái, nhưng Matthew hoàn toàn lý giải kịch tổ hướng đi, hai kịch tổ tin tức trước tiên liền có thể truyền lại đến hắn bên này.

[ Fast and Furious 4] kịch tổ kết thúc toàn bộ diễn viên thử vai, động tác chỉ đạo đã triệu tập bao gồm hắn ở bên trong sở hữu chủ yếu diễn viên tham dự quay chụp phía trước huấn luyện, loại này huấn luyện không cầu khiến diễn viên có đủ chân chính lái xe bão táp đẳng thực tế năng lực, nhưng gắng đạt tới ở trước màn ảnh bày ra tạo hình có đủ chân thật cảm, hơn nữa muốn lý giải trong đó tồn tại nguy hiểm cùng tự mình bảo hộ.

Diễn viên bảo hộ, cho dù là lâm thời diễn viên, bất cứ một kịch tổ đều sẽ không bỏ qua.

Matthew, Paul - Walker, Jordana - Brewster, Daniel - ngô cùng Gal - Gadot đem cấu thành [ Fast and Furious 4] thứ nhất đua xe thiên đoàn, hơn nữa sẽ mang đến “Chúng ta là đốn củi mệt” khái niệm.

Hắc nhân nhân vật nhanh nhất cũng muốn đến [ Fast and Furious 5] khi mới sẽ gia nhập tiến vào, sau đó triệt để cấu thành một nhiều tộc duệ nhân vật siêu cấp điện ảnh đại gia đình.

Bất quá USA hiện thực tình huống như thế nào, điện ảnh trung nhiều tộc duệ ở giữa nhất định là hài hòa mà tốt đẹp.

Về phần [ Fast and Furious 4] đại nhân vật phản diện, râu quai nón Jack cùng Justin Lin quyết định bắt đầu dùng một Hollywood thường xuyên biểu diễn vai diễn phản diện diễn viên gạo cội.

Đây là tương đối ổn thỏa lựa chọn, Matthew đương nhiên sẽ không phản đối.

[ Twilight ] kịch tổ phương diện, diễn viên thử vai còn tại tiến hành trong, đã hoàn thành nữ chính cùng nữ phụ thử vai, cuối cùng thắng được nhân tuyển chính là Nina - Dobrev cùng Lily - Collins, các nàng không phải thử vai trung biểu hiện tốt nhất diễn viên, nhưng bản thân có nhan trị cam đoan này một thêm điểm hạng, lại thêm kỹ xảo biểu diễn cũng đạt tới kịch tổ cơ bản yêu cầu, Sean - Daniel cùng Sophia - Coppola cũng thuận lý thành chương lựa chọn hai người kia.

Nam chính trên thử vai, Sophia - Coppola coi trọng gọi là Liam - Hemsworth tiểu diễn viên, đối phương vừa từ Australia đi đến Los Angeles, ngoại hình điều kiện cũng không tệ lắm, đáng tiếc lý lịch đơn bạc một ít, cùng Nina - Dobrev không kém là bao nhiêu.

Kịch tổ tạm thời đem hắn định vì đệ nhất hậu tuyển nhân, có thể hay không cuối cùng đạt được này nam chính, còn muốn xem mặt sau có hay không càng thích hợp nhân tuyển.

Một tháng trung tuần, Hollywood biên kịch đại bãi công còn đang tiếp tục, này đã ảnh hưởng đến Oscar, lần này Oscar không có cử hành đề danh giả ngọ yến, trực tiếp đối ngoại công bố đề danh danh sách.

Trước đây, Warner Bros vi I Am Legend trình báo bao gồm tốt nhất nam chính ở bên trong một loạt đề danh, bởi Matthew không có tiến hành bất cứ quan hệ xã hội, tốt nhất nam chính đề danh danh sách bên trong đương nhiên không có hắn, I Am Legend cũng chỉ là đạt được tốt nhất hoá trang hiệu quả một có cũng được mà không có cũng không sao đề danh.

Liền tại Oscar đề danh danh sách công bố sau không lâu, trên truyền thông tuôn ra một vị Hollywood diễn viên trọng lượng cấp tin tức.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 638: Phim Trộm Cắp

Liền tại Matthew chú ý nhà mình hai kịch tổ trù bị tiến triển cùng Hollywood biên kịch đại bãi công mới nhất tình huống thời điểm, một tin tức đột nhiên phô thiên cái địa như vậy bùng nổ, ngắn ngủi vài ngày thời gian liền truyền khắp toàn mĩ -- từng Oscar tốt nhất nam chính đề danh kẻ đạt được Heath - Ledger ly thế !

[ New York thời báo ] đưa tin xưng, Heath - Ledger thi thể là bị quản gia cùng phía trước đi phục vụ mát xa sư cùng phát hiện, bọn họ gõ cửa phát hiện không người mở cửa, theo sau quản gia cùng mát xa sư mở ra cửa phòng ngủ, thấy Heath - Ledger toàn thân trần trụi nằm ở trên giường, mất đi ý thức, diêu hắn cũng không phản ứng......

Vài ngày sau, cảnh sát công bố kết quả giám nghiệm tử thi, nhận định là Heath - Ledger là đồng thời dùng thuốc ngủ cùng đơn thuốc dược đẳng 6 chủng dược vật quá lượng chí tử.

Nguyên bản như vậy tin tức, còn bị một ít truyền thông đưa tin, nhưng hướng gió rất nhanh liền không đúng, đầu tiên là Warner kì hạ truyền thông bắt đầu tuyên dương Heath - Ledger là hãm sâu tên hề này một nhân vật không thể tự kiềm chế, dẫn đến hậm hực tự sát, sau đó càng nhiều hệ thống mạng truyền thông theo vào, tiếp mở rộng đến cơ hồ sở hữu truyền thông bên trên.

Truyền thông nguyện ý như vậy đưa tin, công chúng cũng thích xem như vậy đưa tin, vì thế tên hề liền tại Warner Bros tỉ mỉ kế hoạch dưới, biến thành Heath - Ledger màn ảnh thất truyền, trừ Hollywood nghiệp nội nhân, không ai lại chú ý Heath - Ledger vừa chụp hoàn một bộ gọi là The Imaginarium of Doctor Parnassus phim, mà này bộ phim muốn tới 2009 năm mới sẽ phát hành.

Tử vong mang đến rung động là cường đại , đặc biệt là một nổi danh ngôi sao vi nghệ thuật biểu diễn mà hiến thân, nháy mắt liền hấp dẫn toàn mĩ thậm chí toàn thế giới ánh mắt.

Từ [ Harry Potter ] hệ liệt thượng không khó nhìn ra, Warner Bros quản lý tầng mặc dù có đủ loại khuyết điểm, nhưng tại tuyên truyền mở rộng phương diện xác thật rất cường đại.

Tên hề chú định sẽ trở thành ảnh sử kinh điển nhất nhân vật chi nhất.

Matthew nhìn thấy này mấy đưa tin, cũng cảm khái vài phút, có lẽ hắn lúc ấy nhận Christopher - Nolan cùng Charles Roven mời, biểu diễn tên hề nhân vật này nói, Heath - Ledger sẽ có bất đồng vận mệnh đi?

Nhưng này hết thảy đều dừng lại ở có lẽ thượng, hắn không biết Heath - Ledger, chưa từng có đánh qua bất cứ giao tế, không có khả năng mạo trong khoảng thời gian ngắn gầy thân mấy chục pound mang đến khỏe mạnh phiêu lưu......

Hắn bị kịch tổ coi như làm qua tên hề hậu tuyển nhân chi nhất, đại khái là theo Heath - Ledger duy nhất có giao điểm địa phương.

Đương nhiên, đan luận kỹ xảo biểu diễn mà nói, Heath - Ledger khả năng so với hắn xuất sắc rất nhiều.

Xa tưởng từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia tải xuống quan khán Dark Knight cao thanh đạo bản, thật bị bộ điện ảnh này rung động đến, khi đó tình cảnh không tốt, nhiều lần đòi lương mà không thể được, tên hề tồn tại thậm chí khiến hắn một độ tin tưởng Hỗn Độn mới là hết thảy đáp án.

May mắn khi đó hắn còn dừng lại tại dám tưởng không dám làm sơ cấp giai đoạn.

Đối Heath - Ledger tên hề kỹ xảo biểu diễn công luận vĩnh viễn cũng không khả năng bài trừ hắn chết ảnh hưởng, một người biểu diễn như vậy một khoa trương điên cuồng nhân vật, phụng hiến ra quái lực loạn thần kỹ xảo biểu diễn, sau nửa năm qua đời, mọi người liền sẽ không ngừng đi đào móc hắn biểu diễn, hắn sáng tạo nhân vật cùng hắn tử vong ở giữa tinh tinh điểm điểm liên hệ, cuối cùng lẫn nhau rốt cuộc không thể chia lìa.

Thực ra tại trong giới tối cao cấp bậc kỹ xảo biểu diễn bên trong, rất ít có thể có người khách quan tiến hành bình luận, tựa như nhất định muốn khiến hắn phân biệt Al - Pacino tại [ Dog Day Afternoon ] bên trong biểu diễn càng tốt, vẫn là Robert - De Niro tại Raging Bull bên trong kỹ xảo biểu diễn càng tốt?

Này làm cho nhân như thế nào phân chia?

Không thể phủ nhận, Heath - Ledger mất xác thật cấp tên hề nhân vật này biểu diễn mang đến không tha phục chế, tuyệt đối chỉ có một thuộc tính, do đó để người càng thêm lưu luyến. Nhưng khách quan giảng, này một bản tên hề xác thật đáng giá ký ức, cũng xác thật là nhân vật phản diện biểu diễn điển phạm.

Dù sao hắn từng xem qua nhiều như vậy siêu cấp anh hùng điện ảnh, còn không có nhìn thấy nào bộ phim bên trong có so tên hề càng xuất sắc nhân vật phản diện.

Có lẽ là cùng tên hề nhân vật này thoáng qua quan hệ, Matthew cố ý chú ý một ít về Heath - Ledger tin tức.

Hắn ly thế đã xa xa vượt qua hắn bản thân lực ảnh hưởng, chỉ cần tháng bảy phát hành Dark Knight có thể thành công, này tất nhiên sẽ trở thành Hollywood một lần như sách giáo khoa tuyên truyền mở rộng án lệ, tương lai còn khả năng bị mặt khác kịch tổ hoặc là công ty tham khảo.

Matthew rất khó không tưởng đến [ Fast and Furious 7] cùng Paul - Walker, cũng tính toán tìm cơ hội chuyên môn nhắc nhở Paul - Walker một chút, điện ảnh ngoài ly đua xe xa một chút cho thỏa đáng.

Paul - Walker lúc ấy là như thế nào đâm xe ? Matthew suy nghĩ nửa ngày từng xem qua giải trí bát quái, chỉ nhớ rõ giống như cùng Porsche 911 có liên quan, lại cụ thể cũng không biết.

Có lẽ có thể tại diễn viên trên hợp đồng làm chút văn chương, kịch tổ đang tại cùng Paul - Walker người đại diện tiến hành đàm phán, tính toán cùng hắn một lần tính ký kết nhiều bộ điện ảnh hiệp ước, đàm phán trung gia tăng mấy hạng điều khoản, tỷ như vì tương lai điện ảnh quay chụp suy xét, Paul - Walker làm nam chính chi nhất, không được làm tính nguy hiểm điều khiển linh tinh.

Đại khái sẽ quản điểm dùng.

Matthew sẽ ở đủ khả năng phạm vi bên trong nhắc nhở Paul - Walker, nhưng tuyệt đối sẽ không theo đứa ngốc dường như bưu hô hô đối Paul - Walker nói hắn tương lai thế nào, không nói mặt khác khả năng phản ứng dây chuyền, tối thiểu cũng sẽ để người trở thành ngu ngốc gia bệnh thần kinh.

Liền tại một mảnh ồn ào huyên náo bên trong, Matthew cũng được đến một xem như không sai tin tức, duy trì liên tục nhiều ngày biên kịch đại bãi công cuối cùng là kết thúc,[ Fast and Furious 4] cùng [ Twilight ] hai kịch tổ các biên kịch, cũng có thể trở về một lần nữa cùng tổ công tác.

Mặc kệ nói như thế nào, kịch tổ không có chuyên trách biên kịch, có chút thời điểm tương đương không có phương tiện.

Hai tháng sơ, tại đông tây bộ biên kịch công hội đồng thời cử hành bỏ phiếu biểu quyết trung, các thành viên lấy tính áp đảo 3775 trương tán thành phiếu, nhất trí đồng ý đình chỉ trận này lề mề kéo dài bãi công đánh giằng co.

Biên kịch công hội cùng chế tác nhân liên minh ký kết một phần kỳ hạn ba năm lâm thời hợp đồng, hợp đồng quy định các biên kịch mỗi năm lần nữa truyền thông trung đạt được kịch tác ích lợi đem từ phía trước 3% gia tăng đến 3.5 %, hơn nữa từ giờ trở đi, dĩ vãng tác phẩm cũng có thể từ trên mạng rút ra nhất định tỉ lệ.

Mà biên kịch trích phần trăm phương thức là đầu hai năm hưởng thụ thượng hạn vi 1200 dollar thống nhất trợ cấp, sau mỗi năm thì từ phát hành thương tổng lợi nhuận trung lại rút ra tương ứng tỉ lệ số định mức.

Đây là một phần cho nhau thỏa hiệp hiệp nghị, biên kịch công hội cuối cùng tranh thủ đến cùng ban sơ mục tiêu vẫn là có nhất định chênh lệch.

Theo hiệp nghị ký tên, phía trước khả năng phá thai Oscar trao giải điển lễ cũng khôi phục bình thường, bất quá Matthew cũng không tính toán đi tham gia, còn có càng thêm chuyện trọng yếu muốn suy xét.

Paramount ảnh nghiệp cùng Stephen - Sommers phương diện, đã thông báo tuyển dụng biên kịch một lần nữa biên soạn [ bộ đội đặc chủng ] kịch bản, bọn họ thoạt nhìn thành ý mười phần, bắt đầu cùng Helen - Hermann thử tiến hành tiếp xúc, thảo luận hắn thù lao vấn đề .

Thù lao phương diện, Matthew yêu cầu chính là 2000 vạn dollar gia hậu kỳ phân thành, cụ thể phân thành tỉ lệ có thể từ từ nói chuyện.

Trừ Paramount ảnh nghiệp, Warner Bros nhân cũng tìm lại đây.

“Ngươi hảo, Charles.”

Burbank số 13 điện ảnh phòng công tác tân trong văn phòng, Matthew nghênh đón Warner Bros kì hạ nổi tiếng người sản xuất Charles Roven,“Đã lâu không gặp .”

Charles Roven cười cùng Matthew chào hỏi, nói,“Lần trước gặp mặt vẫn là tại I Am Legend lần đầu thức thượng.” Hắn tán thưởng nói,“I Am Legend box office rất xuất sắc, Warner Bros cũng đang lo lắng chế tác tục tập .”

Matthew không khỏi cười lên,“Ngươi sẽ không là vì tục tập lại đây tìm ta đi? Ta nhớ rõ không sai mà nói, ngươi tại Warner Bros càng nhiều là phụ trách siêu cấp anh hùng điện ảnh chế tác.”

Nếu là Warner Bros thật tính toán đẩy ra I Am Legend tục tác, hắn cũng sẽ không cảm giác kỳ quái, tại Hollywood tục tập điện ảnh hoành hành dưới đại hoàn cảnh, giống I Am Legend như vậy đại bán phim, Warner Bros khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Từ năm trước mười hai tháng trung phát hành đến hiện tại, I Am Legend đã tại Bắc Mĩ rạp chiếu phim bên trong chiếu phim mười hai chu, Bắc Mĩ box office tích lũy 3 ức 3541 vạn dollar, toàn cầu box office vừa đột phá 7 ức dollar, không thể nghi ngờ là 2007 năm Hollywood tối thành công thương nghiệp điện ảnh chi nhất.

Tuy rằng nam chính Robert - Neville tại cụm rạp công chiếu bản thượng chết, nhưng quay chụp tục tập cũng không phải không có cách nào, lấy Warner Bros năng lực, làm tiền truyện đi ra căn bản không phải việc khó.

Nhưng cùng hắn tưởng không giống nhau, Charles Roven trực tiếp lắc đầu,“Ta cùng I Am Legend không có quan hệ, cũng sẽ không phụ trách phương diện này nghiệp vụ, ta tới tìm ngươi là đại biểu Warner Bros cùng Christopher - Nolan đạo diễn mời ngươi biểu diễn Nolan đạo diễn tân hạng mục nam chính.”

Hắn không đợi Matthew mở miệng, còn nói thêm,“Nolan đạo diễn đang tại Chicago bận rộn Dark Knight hậu kỳ chế tác, riêng ủy thác ta lại đây tìm ngươi, hướng ngươi chuyển giao hắn kịch bản.”

“Úc?” Matthew đến hứng thú,“Christopher - Nolan đạo diễn tưởng mời ta biểu diễn hắn tân phim?”

“Đúng vậy, Nolan đạo diễn phi thường có thành ý.” Charles Roven mở ra tùy thân mang theo túi công văn, lấy ra trong đó một quyển thoạt nhìn liên một trăm trang độ dày đều không đến kịch bản, đẩy đến Matthew trước mặt, nói,“Nolan đạo diễn vẫn đang tìm kiếm thích hợp diễn viên, sau đó hắn liên tiếp nhìn ngươi chủ yếu mấy bộ phim, xác định ngươi chính là hắn muốn tìm kiếm diễn viên.”

Matthew cầm lấy kịch bản, cười cười, nói,“Ta cũng rất hi vọng có thể cùng Christopher - Nolan như vậy phong cách đột xuất đạo diễn hợp tác.”

Charles Roven nhìn thấy Matthew lật xem lên kịch bản, đơn giản giới thiệu nói,“Này kịch bản chỉ là sơ thảo, Christopher vỏn vẹn không rõ ràng viết một chút, còn phi thường thô ráp.”

Matthew có thể nhìn ra điểm này, kịch bản cảnh tượng cùng vai diễn miêu tả đều có chút loạn.

“Tại Christopher tư tưởng trung, lúc này là một bộ phi thường đặc biệt trộm đạo phiến.” Charles Roven đơn giản giới thiệu một chút tương lai phim loại hình cùng chủ đề,“Một nam chính suất lĩnh thương nghiệp gián điệp đoàn đội, thông qua mộng đến xâm nhập không hề có phòng bị nhân, trộm đi hắn ý tưởng, lấy này đến thu lợi.”

Nghe nói như thế, thêm lật xem trung kịch bản, Matthew có một loại quen thuộc cảm.

Bất quá hắn không có nhiều lời, mãi cho đến xem xong kịch bản, cũng không có minh xác tỏ vẻ.

Charles Roven cũng không nói thêm cái gì, chuẩn bị cáo từ, trước lúc rời đi nói,“Kịch bản ta liền lưu ở chỗ này , ngươi có hứng thú mà nói, chúng ta mặt sau có thể nói chuyện.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 639: Tiểu Hoa Thêm Tiểu Thịt Tươi

Đưa đi Charles Roven, Matthew lại mở ra hắn lưu lại kịch bản, càng thêm cẩn thận nhìn lên, được ích lợi từ Dark Knight, cùng James - Cameron cùng Steven - Spielberg đẳng siêu cấp đại đạo diễn như vậy, Christopher - Nolan là hắn từng nhớ rõ danh tự số ít Hollywood đạo diễn chi nhất.

Này phân nghiêm khắc nói lên càng như là bản nháp kịch bản, kịch tình không tính nối liền, cảnh tượng vai diễn tương đương hỗn loạn, cố sự cũng tương đối tối nghĩa khó hiểu.

Matthew có thể từ giữa nhìn thấy một ít quen thuộc gì đó, này kịch bản cho người ấn tượng khắc sâu nhất nội dung, chính là khoa học kỹ thuật để người có thể xâm nhập người khác đại não, cũng cùng một người khác tại cùng thời gian chia sẻ cùng một mộng cảnh.

Nhìn thấy này mấy, hắn đại khái có phỏng đoán, nếu thật là kia bộ từng bị vô số người bưng đến khoa trương độ cao điện ảnh, xác thật có thể suy xét tiếp được này phân công tác.

Mơ hồ nhớ rõ khi đó nam chính là Leonardo - DiCaprio, không biết Christopher - Nolan tại tiếp xúc hắn đồng thời, còn hay không sẽ đi tìm hắn?

Vào lúc ban đêm, Christopher - Nolan cùng hắn thông điện thoại, song phương ước định hảo đẳng Christopher - Nolan trở lại Los Angeles khi lại mặt đàm.

Matthew tạm thời đem chuyện này phóng tới một bên, Christopher - Nolan đang tại Chicago bận rộn Dark Knight cuối cùng chế tác, phải đợi một đoạn thời gian tài năng hồi Los Angeles.

Hắn bên này,[ Twilight ] sắp bắt đầu quay chụp.

“Sophia, tại yêu cầu của ta dưới, Disney ảnh nghiệp đã xác định [ Twilight ] tại 11 nguyệt 21 nhật thượng ánh.”

Disney xưởng sản xuất studio trung, Matthew đối Sophia - Coppola nói,“Ngươi muốn khống chế tốt quay chụp cùng hậu kỳ chế tác tiết tấu.”

“Lễ Tạ ơn tiền một cuối tuần a.” Sophia - Coppola trả lời không phải nội dung vừa hỏi,“Ta nhớ rõ tân nhất bộ James - Bond [ lượng tử nguy cơ ] là tại 11 nguyệt 14 hào phát hành đi?”

Matthew gật đầu,“Không sai, này bộ phim phía trước là [ lượng tử nguy cơ ], mặt sau có Reese - Witherspoon [ bốn lễ Giáng Sinh ].”

Sophia - Coppola mang theo giọng mũi nói,“Ngươi đây là đang cược a.”

“Đây là kỳ nghỉ !” Matthew cường điệu nói,“Nào một năm 11 tháng không phải chen lấn đại lượng phim?”

Thẳng thắn giảng, này xác thật có đánh cược thành công, ai cũng không biết liên đạo diễn, diễn viên chính cùng chế tác phát hành công ty tất cả đều đổi mới [ Twilight ] hệ liệt còn có thể hay không đạt được thành công.

Nhưng hắn tin tưởng tổ kiến này kịch tổ thực lực, cũng tin tưởng khoác Lang nhân cùng quỷ hút máu áo khoác phim tình cảm tại thanh thiếu niên trung sẽ được hoan nghênh.

Lại nói, hắn cũng đánh cược được.

“Ngươi yên tâm, Matthew.” Sophia - Coppola cam đoan nói,“Trước mắt ngoại cảnh đã xác định, của ta nghệ thuật chỉ đạo tiểu tổ đang tại bên kia bố cảnh, muộn nhất sẽ không vượt qua đầu tháng ba, này bộ phim nhất định có thể quay chụp, hơn nữa tại tháng tư trung tuần tiền hoàn thành.”

Nàng lại dùng đặc hữu làn điệu nói,“Quay chụp như vậy phim, bốn mươi ngày đủ rồi.”

Matthew gật gật đầu, đây cũng là hắn lựa chọn Sophia - Coppola làm đạo diễn một nguyên nhân,[ xử nữ chi tử ] cùng [ Lost in Translation ] đều là trong thời gian rất ngắn liền quay chụp hoàn thành .

Sophia - Coppola lại chuyển đề tài, nói,“Ngày hôm qua ta cùng phương thứ ba đảm bảo công ty nhân nói qua, trước mắt kịch tổ trừ trước đầu nhập 2000 vạn dollar, mặt sau 2000 vạn dollar tài chính còn chưa tới trướng.” Nàng hỏi,“Matthew, ngươi tất yếu mau chóng giải quyết tài chính vấn đề, đến lúc đó bởi vì tài chính không đủ gián đoạn quay chụp kia liền phiền toái .”

Matthew lập tức giải trừ Sophia - Coppola hậu cố chi ưu,“Muộn nhất tháng này cuối tháng, còn thừa 2000 vạn dollar sẽ toàn bộ đến trướng.”

Helen - Hermann cùng hắn kế toán viên cao cấp đang tại cùng [ Cướp biển vùng Caribbean ] kịch tổ cùng Disney ảnh nghiệp xử lý mới nhất khoản,[ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ] hậu kỳ phân thành rất nhanh liền sẽ đến trướng, căn cứ sớm nhất ký kết phân thành hiệp nghị cùng với Dead Man's Chest box office đại bạo sau ký xuống bổ sung hiệp nghị, hắn có thể lấy đến 2400 vạn dollar hậu kỳ phân thành, tuy rằng tháng tư phân chính là báo thuế quý , nhưng thêm trong tay bộ phận tài chính, bù lại [ Twilight ] hạng mục tài chính chỗ hổng không là vấn đề.

Hơn nữa theo năm đầu đến, hắn sở đại ngôn Rolex, Mercedes Benz cùng Armani nam sĩ quần lót đẳng phẩm bài đại ngôn phí, muộn nhất đến tháng này cuối tháng cũng liền sẽ đến trướng .

Này bộ phận tiền, trừ điền phía trước tham ô [ Fast and Furious 4] dự lưu tài chính chỗ trống, hắn đã liên hệ người đại lý, sẽ giá cao thu mua Marvel truyện tranh cổ phiếu.

Từ tham dự [ Iron Man ] này hạng mục bắt đầu, hắn liền tại lục tục thu mua Marvel truyện tranh tán cổ, hôm nay táo cổ phiếu trên thị trường lưu thông số lượng quá ít, rất khó lại mua được đại ngạch cổ phiếu, so sánh dưới, Marvel truyện tranh muốn dễ dàng rất nhiều.

Cho đến ngày nay, Marvel truyện tranh như cũ không bị nhân xem hảo, cũng không bao nhiêu nhân cho rằng tháng năm phát hành [ Iron Man ] có thể đại lấy được thành công.

Amanda đại biểu hắn tiếp xúc Marvel truyện tranh mấy cái tiểu cổ đông, muốn nhìn một chút có thể hay không mua xuống trong tay bọn họ cổ phần, bất quá những người này cũng không ngốc, trong đó không thiếu nguyện ý đánh cược một phen [ Iron Man ] box office thành công sau Marvel truyện tranh cổ phiếu sẽ tăng lên nhân, muốn mua xuống trong tay bọn họ cổ phần cũng không dễ dàng, muốn xuất ra xa xa vượt qua trên thị trường giá.

Hiện tại ai cũng không thể cam đoan bọn họ sẽ bán, bất quá Amanda bên kia đã cấp xuất hiện giai đoạn một rất để người hài lòng giá.

Như này mấy giao dịch có thể đạt thành, hắn cũng sẽ trở thành Marvel truyện tranh một cổ phần chiếm so 4% tả hữu tiểu cổ đông.

Hắn từ hiện nay vị trí quay đầu nhìn, thực ra bỏ lỡ Marvel truyện tranh khó nhất cái kia giai đoạn, nếu đặt ở vừa đi đến bên này khi thế kỷ trước cuối những năm chín mươi, trong tay có đầy đủ tiền tài mà nói, nói không chừng có thể thử trở thành Marvel truyện tranh đệ nhất đại cổ đông.

Đáng tiếc, khi đó hắn ngay cả ăn cơm đều là vấn đề, hơn nữa chú ý điểm cũng căn bản không ở Marvel trên người, trong mắt nhiều nhất vẫn là giải quyết thực tế tính sinh tồn nan đề.

Lại cùng Sophia - Coppola thảo luận một ít [ Twilight ] quay chụp chế tác phương diện sự tình, Matthew ly khai nàng tại studio lâm thời văn phòng, đi tới gần một gian loại nhỏ studio, kịch tổ đã tuyển định chủ yếu diễn viên, đang tại nơi này tiến hành hình thể huấn luyện.

Thanh xuân tịnh lệ bề ngoài là này bộ phim bán điểm chi nhất.

Matthew đứng ở studio cửa nhìn hội, mười mấy tuổi trẻ nam nữ diễn viên đang theo chuyên nghiệp giáo luyện đang làm một ít hình thể uốn nắn phương diện huấn luyện, trong đó liền có nữ chính Nina - Dobrev cùng nữ phụ Lily - Collins.

Nơi này diễn viên, nam cao lớn soái khí, nữ tinh xảo xinh đẹp, sử dụng từng Thái Bình Dương bờ bên kia một câu đến nói, đây chính là một đám tiểu hoa thêm tiểu thịt tươi.

Tiếc nuối là, này mấy tiểu hoa cùng tiểu thịt tươi không tự mang lưu lượng.

Đương nhiên, nếu là xoát đi ra lưu lượng, hiệu quả cũng sẽ không tốt đến nơi nào.

Nhìn trên sân huấn luyện những người này, có như vậy trong nháy mắt, Matthew đều cảm giác chính mình già đi.

Đợi không bao lâu, hắn liền rời đi quay trở về [ Fast and Furious 4] kịch tổ ở studio, studio trung một bộ phận đã bị cải tạo thành lâm thời sân huấn luyện, bao gồm Paul - Walker, Gal - Gadot cùng Daniel - ngô ở bên trong chủ yếu diễn viên, đang tại nhận động tác chỉ đạo chuyên nghiệp huấn luyện.

Matthew cũng tham dự vào trong đó, huấn luyện đề cập đến quay chụp trung rất nhiều động tác cảnh tượng, từ tuyển diễn viên kết thúc liền bắt đầu .

Gal - Gadot cùng Daniel - ngô hai người kia, đặc điểm phi thường rõ ràng, Daniel - ngô thân thủ tương đương nhanh nhẹn, Gal - Gadot đối súng ống lý giải không chỉ là nói nói, nàng còn cùng hắn so dưới M9 súng lục tháo dỡ cùng lắp ráp, phương diện này có thể nói là hoàn thắng.

Trong một tuần này,[ Twilight ] cùng [ Fast and Furious 4] kịch tổ đều chiếm được Matthew cùng David - Ellison chú tư, sung túc dự toán cùng tài chính cũng cam đoan hai hạng mục trù bị thuận lợi triển khai, đến cuối tháng hai thời điểm,[ Twilight ] dẫn đầu tại Disney xưởng sản xuất khởi động máy quay chụp.

Dựa theo Sophia - Coppola kế hoạch, studio bên trong cảnh quay bên trong sẽ ở trong nửa tháng quay chụp hoàn thành, theo sau toàn bộ kịch tổ chạy tới Portland địa khu một nhiều nước mưa tiểu trấn, quay chụp còn thừa vai diễn.

Khởi động máy đồng thời, phim đợt đầu tuyên truyền mở rộng cũng thuận lợi triển khai, trừ bỏ một loạt tuyên truyền thủ đoạn, Matthew cùng Disney phương diện làm qua câu thông, sẽ ở tuyên truyền trung trọng điểm đề cập bản phiến đạo diễn, người sản xuất, biên kịch cùng với nguyên tác tác giả, đều là nữ tính.

Sophia - Coppola trừ là đạo diễn ngoài, còn kiêm nhiệm một người sản xuất chức vụ.

Làm như vậy mục đích , đương nhiên là vì khiến phim càng thêm có thể hấp dẫn đến nữ tính người xem chú ý, kịch tổ phía trước làm qua chuyên môn điều tra,[ Twilight ] fan sách chủ yếu lấy nữ tính làm chủ.

Về phần hấp dẫn nam tính người xem, trừ thích loại này điện ảnh loại hình nam tính người xem ngoài, còn muốn xem hai nữ tính nhân vật mị lực.

Từng ai biểu diễn Lily - Collins nhân vật, Matthew không thể nào biết được, nhưng còn bất mãn mười chín tuổi Lily - Collins ngoại hình điều kiện đã rất xuất sắc .

Nữ chính phương diện, nếu buông xuống từng ký ức, đan lấy tình huống hiện tại đến nói, mười chín tuổi Nina - Dobrev tại tuyệt đại đa số nhân thẩm mỹ trung, so mười tám tuổi Kristen Stewart xinh đẹp nhiều.

Rất nhiều thời điểm, xinh đẹp tại Hollywood không hẳn hữu dụng, cũng sẽ không trở thành thương nghiệp điện ảnh mấu chốt trí thắng nhân tố, nhưng tuyệt đối là một thêm điểm hạng.

Tỷ như Megan Fox với [ Transformers ].

[ Twilight ] quay chụp ngày đó, chuyên môn cử hành một nho nhỏ nghi thức, bởi phim nhất chúng diễn viên cũng không có danh khí, truyền thông phóng viên chú ý điểm đều đặt ở Matthew này đầu tư trên người.

“Nguyên tác ta tin tưởng mọi người đều đã xem qua , của ta công ty có thể lấy đến này bộ dễ bán tiểu thuyết cải biên quyền cũng không dễ dàng.”

Mặt độ phóng viên màn ảnh, Matthew đương nhiên là tin tưởng mười phần,“Từ tuyển diễn viên, kịch bản đến toàn bộ quay chụp quá trình, trải qua quá nhiều những mưa gió, ta hi vọng bộ điện ảnh này có thể được đến người xem nhất là tiểu thuyết độc giả đồng tình.”

Này bộ phim quay chụp rất thuận lợi, cũng có thể khiến Matthew yên lòng, liền tại hắn vi [ Fast and Furious 4] tiếp tục huấn luyện thời điểm, tiếp đến Charles Roven đánh tới điện thoại, Dark Knight chế tác hoàn thành, Warner Bros chuẩn bị cử hành một lần bên trong thử chiếu hội, Christopher - Nolan mời hắn tham gia bên trong thử chiếu.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 640: Nolan Mời

Warner đại lâu một gian đại hình trong phòng hội nghị, thật dày màu đen bức màn che lấp ngoài cửa sổ dương quang, phòng trong một mảnh hắc ám, trong bóng đêm vắt ngang màu trắng trên vải màn, hình ảnh cũng là tối đen như mực, phảng phất mực đậm như vậy.

Batman ở trong hắc ám lẩn trốn, mang đi sở hữu hắc ám, muốn đem quang minh lưu cho Gotham.

Gordon cục trưởng phát ra Batman đuổi bắt lệnh, đập hủy dơi đèn tín hiệu, cũng cho Batman hắc ám kỵ sĩ danh hiệu......

Bởi phim còn không có tăng thêm đầu phim cuối phim, thử chiếu cũng theo đó kết thúc.

Loại nhỏ máy quay đóng kín, bức màn bị người kéo ra, bao gồm Matthew, Helen - Hermann, Charles Roven, Akiva - Goldsman cùng liên can Warner Bros cao quản ở bên trong hơn hai mươi danh người xem, đều quay đầu nhìn về phía Christopher - Nolan, sau đó đưa lên tiếng vỗ tay.

Này bộ Dark Knight hoàn thành độ cũng chính là 90%, lại không gây trở ngại nó là một bộ có thể rung động nhân tâm phấn khích điện ảnh.

Nếu khiến Matthew đến nói mà nói, Dark Knight cùng phía trước sở hữu mạn sửa siêu cấp anh hùng điện ảnh hoàn toàn không phải một cấp bậc.

Tiếng vỗ tay ngừng lại, Helen - Hermann nói khẽ với Matthew nói,“Này phim hoàn toàn không thua gì Wachowski huynh đệ [ Matrix ].”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, rất trang bức nói,“Tên hề đem nên nói không nên nói đều nói , Batman đem nên làm không nên làm đều làm. Sinh mệnh ở chỗ lựa chọn, anh hùng thời đại đã mất đi .”

Rất nhanh, có Warner Bros công tác nhân viên đem từng phân ý kiến một phát xuống dưới, đây cũng là thử chiếu trung thường gặp .

Thử chiếu mục đích , chính là tận khả năng giảm bớt phim có vấn đề hoặc là chạm đến thị trường mẫn cảm thần kinh địa phương.

Matthew chỉ tại đơn ý kiến trên viết một câu -- hảo đến một giây đều chưa từng lãng phí !

Thực ra hắn cũng đề không ra ý kiến gì, trừ có chút lời kịch nhìn không được tự nhiên, này bộ phim xác thật chọn không ra cái gì tật xấu đến, Christopher - Nolan tương đương lợi hại, liên truyện tranh siêu cấp anh hùng điện ảnh đều có thể chụp thành như vậy.

Ngẫm lại phía trước xem qua mấy bộ Christopher - Nolan điện ảnh, phương diện khác không đi nói, tại nghệ thuật cùng thương nghiệp cân bằng phương diện, hắn không thể nghi ngờ so đồng dạng ở phương diện này được hưởng tiếng thơm Wachowski tỷ đệ muốn xuất sắc thật nhiều lần.

Thử chiếu kết thúc, mọi người phân phân tán đi, Christopher - Nolan lại kêu lại Matthew, muốn cùng hắn đơn độc tán gẫu.

Bởi Christopher - Nolan muốn lễ phép tính đưa tham gia thử chiếu nhân rời đi, Matthew đợi hắn vài phút, sau đó cùng đi bên cạnh phòng khách.

“Hảo đến một giây đều chưa từng lãng phí......” Phòng khách bên trong, Christopher - Nolan có chút khách khí nói,“Matthew, ngươi quá khen .”

Matthew cười cười, nói,“Này bộ Dark Knight là một bộ vĩ đại tác phẩm.”

Christopher - Nolan căn bản không nghĩ tới Matthew sẽ như vậy nói, có như vậy một điểm ngượng ngùng,“Ta chỉ là tưởng chụp một phi truyền thống siêu cấp anh hùng điện ảnh.” Tiếp trực tiếp hỏi,“Vì sao nói như vậy?”

Hắn cũng tưởng biết, này bộ còn chưa phát hành tác phẩm, vì cái gì sẽ bị Matthew loại này nhân xưng là vĩ đại.

Matthew không chút do dự nói,“Nó vĩ đại chỗ, ở chỗ có thể hướng nhân truyền đạt một loại lý niệm, đặc biệt là kia vài xem thường thương nghiệp điện ảnh nhân.”

“Nga?” Christopher - Nolan hoàn toàn không rõ Matthew ý tứ, đành phải hỏi,“Vì sao?”

Matthew cũng là tại thông qua phương thức này, thử Christopher - Nolan ý tưởng,“Cùng này tại phim văn nghệ bên trong ra sức chiến đấu, không bằng giống Dark Knight như vậy tăng lên phim thương mại tiêu chuẩn.”

Christopher - Nolan không khỏi cười lên,“Của ta rất nhiều điện ảnh thiết tưởng, đều phải có hùng hậu tài chính làm chịu tải.”

“Warner Bros là không sai đầu tư phương.” Matthew cũng cười nói,“Ngươi không phải vẫn cùng Warner Bros hợp tác sao?”

“Warner Bros cũng vẫn tưởng với ngươi hợp tác.” Christopher - Nolan nói.

Hai người nói vài câu về Warner Bros sự, cũng không lại đi vòng vèo, Christopher - Nolan nói thẳng,“Ta nhờ Charles Roven đưa đi kịch bản, không biết ngươi xem qua không có.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Xem qua .” Hắn suy nghĩ một chút, còn nói thêm,“Kịch bản có chút tán loạn, phức tạp cùng ba phải cái nào cũng được là ta xem qua kịch bản sau lớn nhất cảm thụ.”

“Này chỉ là ban sơ phiên bản.” Christopher - Nolan bình tĩnh nói,“Của ta đệ đệ Jonathan nghe qua ta khẩu thuật ý tưởng, đại khái viết dưới kịch bản, bởi vì một ít đột phát tình huống, chúng ta còn chưa kịp tinh tế tỉ mỉ sửa sang lại, liền đưa đến ngươi trong tay.”

“Đột phát tình huống?” Matthew nhạy bén bắt giữ đến trong đó mấu chốt.

Christopher - Nolan giải thích nói,“Của ngươi lịch phát hành rất đầy, muốn quay chụp chế tác hai bộ phim, Paramount ảnh nghiệp lại tính toán mời ngươi biểu diễn bọn họ tân phim, tương lai hai năm công tác khẳng định thật khẩn trương, cho nên ta tưởng trước tiên đánh với ngươi hảo tiếp đón, miễn cho chúng ta hợp tác mà nói, gặp được lịch phát hành xung đột vấn đề.”

Matthew lập tức hỏi,“Ngươi này bộ phim tính toán cái gì thời gian quay chụp phát hành?”

“Sang năm kỳ nghỉ hè bắt đầu quay chụp.” Christopher - Nolan hiển nhiên đã có kế hoạch,“2010 năm kỳ nghỉ hè phát hành.”

“Thời gian ứng không có vấn đề.” Matthew lại gật gật đầu, tiếp nhìn về phía Christopher - Nolan, hỏi,“Ta văn hóa trình độ không cao, kịch bản lại loạn, đến hiện tại cũng không sửa sang lại ra đầu mối đến, ngươi có thể cụ thể nói nói này hạng mục sao?”

Tuy rằng thấy được một ít quen thuộc bóng dáng, nhưng hắn muốn xác định đây là từng xem qua kia bộ phim.

Đến Matthew cùng Christopher - Nolan này đẳng cấp hợp tác, song phương không thể nghi ngờ đều phải có đầy đủ thành ý, Matthew đã biểu đạt muốn hợp tác ý tứ.

Christopher - Nolan cũng biết vội vàng dưới fax đến Los Angeles, lại khiến Charles Roven chuyển giao kịch bản có chút loạn, hơi làm tự hỏi sau, nói,“Này hạng mục chủ thể cùng tình tiết, chính là một khó có thể đoán mộng cảnh.”

Hắn cười cười, còn nói thêm,“Đưa cho ngươi cái kia kịch bản, bên trong muốn biểu đạt gì đó đều là ta từ mười sáu tuổi bắt đầu liền tại lặp lại suy tư vấn đề. Bảy tám năm trước ta cũng đã hoàn thành đại khái sáng ý, nhưng đến sau này cố sự tiến triển so với ta trong tưởng tượng muốn xa hơn nhiều, nó chạm đến chân thật mộng cảnh cùng bán mộng bán tỉnh trạng thái ở giữa quan hệ.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, không có chen vào nói.

“Ta cuối cùng là có rất nhiều kỳ quái ý tưởng, lúc nửa đêm ta cuối cùng sẽ tự nhiên tỉnh lại, theo sau liền sẽ tiến vào thiển giấc ngủ trạng thái, tại kia trạng thái bên trong ta thường xuyên nhận định chính mình là đang nằm mơ.” Christopher - Nolan tiến thêm một bước nói,“Sau, càng nhiều kỳ quái cảm giác đều sẽ tùy theo mà đến, trong mộng cảnh cố sự ta cũng có thể dựa vào ký ức đem bọn họ tách ra.”

Matthew lúc này lấy vui đùa giọng điệu nói,“Ta cũng có như vậy cảm thụ, có đôi khi......” Hắn chỉ chỉ bốn phía,“Ta cho rằng hiện tại chính là nằm mơ, về Matthew - Horner tại Hollywood hết thảy đều là một hồi mĩ diệu mộng.”

Christopher - Nolan cười cười, còn nói thêm,“Xác thật, Hollywood chính là một hồi mộng đẹp, khiến hãm sâu trong đó nhân không muốn tỉnh lại.”

Hắn tiếp trở lại chính đề,“Nhân đại não có thể dung nạp toàn bộ hiện thực cảnh tượng, tại của ta nghiên cứu trung còn không có đụng tới qua loại này hành vi cực hạn. Tựa như ngươi đi ở một trên bờ cát, vừa có thể bốn phía nhìn quanh, lại có thể nắm lên trên bờ cát một phen cát mịn. Ta ý đồ thông qua thao túng ‘Thần chí thanh tỉnh mộng’ đến nghiệm chứng đạo lý này, của ta kịch bản liền thành lập ở này đó có tính chung mà tương đối đơn giản đạo lý bên trên. Cho nên của ta thiết tưởng chính là khoa học kỹ thuật để người có thể xâm nhập người khác đại não, cũng cùng một người khác tại cùng thời gian chia sẻ cùng một mộng cảnh.”

Cuối cùng Christopher - Nolan nói điểm ấy, Matthew cũng từ trong kịch bản nhìn ra.

“Khiến Charles Roven chuyển giao cho ngươi kịch bản sau, ta đối với này bộ phim, lại có tân ý tưởng.” Christopher - Nolan tiếp tục nói,“Trước đó, ta là kế hoạch quay chụp một bộ trộm đạo phiến, khiến nhân vật chính thông qua mộng đến xâm nhập không hề có phòng bị nhân, trộm đi hắn ý tưởng.”

Hắn chậm rãi nói,“Nhưng một xuất sắc đạo diễn hẳn là có càng cao theo đuổi. Ta vẫn cảm thấy hứng thú , là tầng tầng xuyên thấu người nào đó tâm lý, nếu là vỏn vẹn từ chỗ đó lấy đi thứ gì, kia thật sự không đủ hấp dẫn nhân.”

Matthew ăn ngay nói thật,“Ta cảm giác ý tưởng này đã không sai .”

Christopher - Nolan khẽ lắc đầu, nói ra mới nhất ý tưởng,“Cho nên, ta cho mình sáng tạo một càng lớn mục tiêu, ta thiết tưởng trung nam chính tân nhiệm vụ là, tại người khác trong đầu để vào một ý tưởng, một ở dưới tình huống bình thường vốn nên kháng cự ý tưởng, thế nhưng trải qua bọn họ kế hoạch, này ý tưởng lại sẽ mọc rễ nẩy mầm, cuối cùng khiến cho mục tiêu nhân vật dựa theo bọn họ cố chủ nhu cầu làm việc.”

Nghe nói như thế, Matthew bất động thanh sắc, trong lòng dần dần xác định, đây chính là kia bộ gọi là [ Inception ] điện ảnh không sai .

Kia bộ điện ảnh chẳng phải chính là Leonardo - DiCaprio hợp đồng người khác, chạy đến người khác trong mộng đi cài vào một ý tưởng, khiến đối phương giải tán chính mình công ty sao?

Nếu là này bộ phim, Christopher - Nolan này hạng mục hoàn toàn có thể kế tiếp.

“Ngươi cần tại nhân trong ý thức sắp đặt một thứ, khiến nó lấy nào đó đặc biệt phương thức trưởng thành, ngươi nhất định phải trước dự tri nó như thế nào lấy hỗn loạn phương thức trưởng thành......”

Christopher - Nolan mà nói còn đang tiếp tục,“Đương nhiên, cố sự cùng kịch bản còn có rất nhiều nan đề cần giải quyết, tỷ như mộng cảnh muốn thiết kế được vô luận từ trên thị giác vẫn là cảm quan bên trên đều chân thật vô cùng, khiến nằm mơ nhân chính mình thân ở mộng cảnh lại hồn nhiên không biết này chỉ là giấc mộng. Tại kia chủng tiềm thức trạng thái bên trong, một người tối thâm tầng, trân quý nhất bí mật lại nhìn một cái không sót gì.”

Matthew chậm rãi gật đầu, sau đó cực kỳ chăm chú nói,“Đây là một thiên tài bàn sáng ý.”

“Cho nên......” Christopher - Nolan lại một lần nói,“Ta tưởng mời ngươi gia nhập, đem này sáng ý biến thành một bộ xuất sắc điện ảnh.”

Matthew rất thành thực bậy bạ,“Ta thích này sáng ý.” Hắn hơi làm tự hỏi, còn nói thêm,“Christopher, người đại diện không có mặt, ta không thể minh xác đáp ứng ngươi cái gì, nhưng ta phi thường thích ngươi nói này mấy.”

Christopher - Nolan đương nhiên biết trong giới một ít quy tắc, nói,“Ta hoàn thành Dark Knight kết thúc công tác, liền sẽ chuyển vào đến này hạng mục bên trên đến, tân bản kịch bản hoàn thành sau, ta sẽ để người đưa đến ngươi bên kia.”

“Của ngươi kịch tổ cái gì thời gian thành lập?” Matthew cũng biểu hiện ra thành ý,“Ta sẽ thông tri người đại diện cùng các ngươi tiếp xúc.”

Song phương lần này mặt đàm đạt thành nhất trí, theo sau hữu thuyết hữu tiếu ly khai phòng khách.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 641: Tục Đến Không Thể Lại Tục

Trở về trên xe, Helen - Hermann đại khái nhìn xem giống như bản nháp bàn kịch bản, rơi vào tự hỏi trong, nàng đối văn tự lý giải năng lực xa xa thắng qua Matthew, xem xong kịch bản lại thêm Matthew vừa nói qua cùng Christopher - Nolan mặt đàm tình huống, dần dần có chính mình phán đoán.

“Ngươi cảm giác thế nào?” Matthew hỏi.

Helen - Hermann khẽ lắc đầu,“Này sáng ý nhìn qua rất không sai, trên thực tế cùng Wachowski tỷ đệ tại [ Matrix ] hai bộ tục tập bên trong làm không sai biệt lắm.” Nàng hơi suy tư, nói,“Cố lộng huyền hư !”

Matthew không nghĩ tới Helen - Hermann sẽ như vậy nói, nhìn nàng một cái, lại hỏi,“Có ngươi nói kém như vậy sao?”

“Ta rất kỳ quái, ngươi không xem trọng Wachowski tỷ đệ kia vài cao thâm bí hiểm cố sự......” Helen - Hermann lại hỏi ngược lại,“Vì sao có thể coi trọng......”

Nàng chỉ chỉ kia bản giống như bản nháp kịch bản,“Loại này có độc hạng mục?”

“Có độc?” Matthew lại một lần nữa hỏi.

Helen - Hermann nhắc nhở nói,“Ngươi quên ? Ngươi từng theo ta nói qua, quá mức phức tạp tối nghĩa khó hiểu kịch tình cùng triết học tư biện, cùng với cố ý tăng thêm chiều sâu cùng tự hỏi, đều là giết chết thương nghiệp điện ảnh lợi khí, chúng ta cũng chưa bao giờ tiếp cùng loại với như vậy công tác.”

Matthew không khỏi ngẩn người, phía trước cùng Helen - Hermann thảo luận thời điểm, hắn xác thật nói qua nói như vậy, Hollywood thương nghiệp điện ảnh, chân chính hỏa bạo toàn cầu , không thể nghi ngờ đều thông tục dễ hiểu.

Cũng chính là bình luận điện ảnh nhân khẩu trung dung tục tác phẩm.

Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết làm gì giải thích.

99% dưới tình huống, phức tạp khó hiểu điện ảnh đều sẽ không trở thành bạo khoản......

Nghĩ đến đây, Matthew đột nhiên nhớ lại một sự kiện, từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia quan khán Christopher - Nolan điện ảnh, từ [ Batman ] ba bộ khúc đến mặt sau mấy bộ, không có bất cứ một bộ phức tạp khó hiểu, liên [ Inception ] đều có thể rất dễ dàng xem minh bạch, Christopher - Nolan chế tác kia mấy bộ độc lập phim hắn không biết, cũng không có xem qua, nhưng mặt sau phim bom tấn giống như rất phù hợp Hollywood thương nghiệp điện ảnh nhất quán yêu cầu.

Giống như khi đó hắn tải xuống [ Inception ] khi, tại tài nguyên trên trang web xem qua một câu, Christopher - Nolan phim cũng không phức tạp, phản ứng cũng là Hollywood nhất quán chủ đề, lại bị điên cuồng Nolan phấn ti lấy càng thêm điên cuồng thế quá độ giải đọc.

Ngẫm lại đi đến Hollywood nhìn thấy cùng gặp được fan điện ảnh một ít tình huống, rất nhiều đáng tin người ủng hộ, tỷ như Felice - Beretta loại này nhân, đối đãi chính mình duy trì nhân hoàn toàn là khuyết thiếu lý tính .

Từ một người bình thường góc độ nhìn, một hơn hai mươi tuổi nữ hài đuổi theo một minh tinh mãn thế giới chạy, đây không phải có bệnh lại là cái gì?

Đương nhiên, loại này ý tưởng vĩnh viễn chỉ biết dừng lại tại hắn trong đầu, mà sẽ không nói đi ra.

Nghiệp nội công nhận , như là 2001: A Space Odyssey,[ giáo phụ ],[ Shawshank cứu chuộc ] cùng với [ Matrix ] đợi đã (vân vân) kinh điển phim, đều bị thích chúng nó fan điện ảnh quá độ giải đọc, này mấy fan điện ảnh chẳng những không chấp nhận được người khác nói một câu phim không tốt, phát biểu các loại giải thích, tuyệt đối so với đạo diễn, biên kịch cùng chế tác nhân lúc trước cấu tứ phim khi ý tưởng nhiều thượng một trăm lần đều không chỉ.

Bởi Dark Knight kịch tổ năm trước cùng hắn tiếp xúc qua quan hệ, hắn cũng chú ý qua Christopher - Nolan điện ảnh, còn trừu không nhìn [ khai chiến thời khắc ] cùng The Prestige, hơn nữa tại IMDB thượng nhìn xem tương quan fan điện ảnh bình luận, Christopher - Nolan cùng hắn điện ảnh không thể nghi ngờ đã có bị đại diện tích quá độ giải đọc xu thế.

Hiện tại Christopher - Nolan phấn ti còn tương đối đê điệu, nhưng đợi đến Dark Knight phát hành, hết thảy đều sẽ bất đồng.

Đại khái còn có điểm ấn tượng, không có bất cứ một đạo diễn fan điện ảnh, có thể hướng Christopher - Nolan fan điện ảnh như vậy điên cuồng.

“Này chỉ là kịch bản.” Matthew nhún nhún vai, nói,“Helen, ngươi xem qua Christopher - Nolan gần mấy bộ điện ảnh sao?”

Helen - Hermann tiếp hồi đáp,“Ta chỉ xem qua Memento, sau đó triệt để đối với hắn không có hứng thú, đây cũng là ta đề nghị ngươi không cần tiếp tên hề một nguyên nhân.”

Matthew nhắc nhở nói,“Hôm nay Dark Knight khó hiểu sao?”

“Ách......” Helen - Hermann bị hắn hỏi sửng sốt một chút, tiếp kịp phản ứng,“Thông tục dễ hiểu, cùng Memento hoàn toàn không phải một loại hình cùng phong cách.”

“Ta xem qua [ khai chiến thời khắc ] cùng The Prestige.” Matthew chậm rãi nói,“Này hai bộ phim đồng dạng thông tục dễ hiểu, Christopher - Nolan cùng Wachowski tỷ đệ là hoàn toàn bất đồng đạo diễn.”

Trong mắt của hắn, từ tiến vào thương nghiệp giới điện ảnh bắt đầu, Nolan bản thân không có ở trong điện ảnh cố lộng cái gì mê hoặc, chỉ là quá nhiều fan cuồng nhất định muốn quá độ giải đọc, mới làm cho bọn họ trong mắt Nolan điện ảnh trở nên tối nghĩa khó hiểu lên.

Này mấy phấn ti tưởng tuyệt đối so với Christopher - Nolan hơn rất nhiều.

“Làm một phim thương mại đạo diễn, Christopher - Nolan dù có thế nào đều sẽ không đem cao siêu quá ít người hiểu làm mục tiêu, cho nên hắn chụp điện ảnh xét đến cùng, đều vẫn là thân dân -- cũng chính là thông tục dễ hiểu .”

Matthew lại đối Helen - Hermann nói,“Trên thực tế, dù cho giống ta như vậy nghệ thuật tu dưỡng rất có hạn nhân, cũng không có cảm thấy Christopher - Nolan bất cứ một bộ thương nghiệp tác phẩm tối nghĩa khó hiểu, Nolan điện ảnh một ưu điểm lớn chính là logic ngạnh thương ít, bởi vậy trong phim các loại tình tiết biến chuyển biến hóa đều trên cơ bản có thể cho ra nguyên vẹn trải đệm cùng giải thích, lý giải lên cơ hồ không có độ khó gì.”

Hắn chậm rãi nói,“Helen, ngươi chỉ cần xem xem Nolan mấy bộ phim thương mại, liền sẽ phát hiện hắn tác phẩm trên thực tế đều rất dung tục.”

Helen - Hermann có thể lý giải Matthew mà nói, tại bọn họ hai người trong miệng, loại này cái gọi là dung tục luôn luôn đều là lời ca ngợi, mà không phải nghĩa xấu.

Đại chế tác phim thương mại thành công tiền đề chính là dung tục.

“Quay đầu ta đi xem xem.” Helen - Hermann nói.

Matthew gật gật đầu,“Christopher - Nolan giỏi về cấp một phổ thông cố sự xuyên lên hoa lệ áo khoác, lại thay đổi không được này dung tục bản chất, thêm hắn tác phẩm chất lượng có nhất định cam đoan...... Cho nên, hắn phim thương mại danh tiếng đều không sai.”

Trên thực tế, tại chuyên nghiệp bình luận điện ảnh nhân trong mắt, Christopher - Nolan tình huống cùng hắn kém không nhiều, cũng không như thế nào chiêu chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân thích.

Nói đến cùng, kia vài tự nhận là nghệ thuật bức cách cao thượng bình luận điện ảnh nhân, không xem trọng bọn họ này mấy dung tục điện ảnh hành nghề nhân sĩ.

Lại nói, điện ảnh sản nghiệp nếu không phải có này mấy dung tục nhân, chỉ sợ cũng sẽ không trở thành hôm nay có thể ảnh hưởng toàn thế giới giải trí sản nghiệp.

Nói không chừng sớm liền tại cùng TV so đấu trung bị giết được hoa rơi nước chảy, giống Âu Châu phim văn nghệ như vậy, tại đại chúng quần thể trong triệt để biên hóa .

Tuy rằng Christopher - Nolan cùng Michael Bay hoàn toàn bất đồng, cầm hắn đến cùng Michael Bay đến so sánh tựa hồ cũng không thích hợp, nhưng Matthew xem qua Christopher - Nolan đại bộ phận thương nghiệp điện ảnh, cảm giác hắn cùng với Michael Bay tác phẩm vẫn là có điểm giống nhau , cũng chính là phim thương mại tất yếu có đủ nhân tố -- thông tục dễ hiểu cùng thân dân !

Tỷ như từng xem qua Interstellar, này bộ phim khoác khoa học viễn tưởng áo khoác, tại khoa học lý luận cùng kỹ thuật trên chi tiết làm đủ công phu, nhưng mà này nội hạch, lại bất quá là tại tuyên dương “Yêu” Mà thôi, này tại Hollywood, sớm đã là tục đến không thể lại tục chủ đề.

Dù sao một phim thương mại, có thể khiến tuyệt đại bộ phận người xem nhìn có ý tứ, nguyện ý mua vé, cũng dễ làm thôi.

Helen - Hermann đem bản nháp kịch bản hoàn cho Matthew, hỏi,“Ngươi là tưởng tiếp này bộ phim ?”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, nói,“Này phim chế tác dự toán tại 1 ức 5000 vạn dollar trên đây, lấy Warner Bros diễn xuất, cũng sẽ không lấy như vậy cao đầu tư, khiến Christopher - Nolan làm bừa.”

“Lời này có đạo lý.” Helen - Hermann cùng Warner Bros quản lý tầng đánh qua rất nhiều giao đến, rõ ràng điểm này.

“Tiếp này bộ phim, còn có chỗ tốt.” Matthew tiếp tục nói,“Có thể cho chúng ta bảo trì cùng Warner Bros hợp tác, chúng ta tổng không thể giống Tom - Cruise cùng Paramount ảnh nghiệp như vậy, chỉ là đem tương lai cùng Disney cột vào cùng nhau đi?”

Helen - Hermann khó được cười cười,“Ngươi suy xét vấn đề càng ngày càng toàn diện .”

Matthew cũng cười cười,“Có cạnh tranh, chúng ta lợi ích mới có thể lớn nhất hóa.”

Đại bộ phận Hollywood cao nhất ngôi sao, đều sẽ không chỉ cùng một gia điện ảnh công ty hợp tác, tựa như hắn phía trước như vậy, nhiều điểm nở hoa mới là lựa chọn tốt nhất.

Lại nói, cùng một vị Dark Knight sau bị rất nhiều fan điện ảnh Phong Thần, tự thân liền có chứa cường đại kêu gọi lực đạo diễn, thành lập không sai hợp tác quan hệ, đối với hắn như vậy ngôi sao diễn viên đến nói cũng là hảo sự.

Trở lại Thiên Sứ trù tính công ty, Matthew chiếm được một tin tức tốt, Disney ảnh nghiệp phương diện đã đem [ Cướp biển vùng Caribbean 3: Thế giới chỗ cuối ] hậu kỳ phân thành thanh toán đến trướng, hắn khiến kế toán viên cao cấp liên hệ [ Twilight ] kịch tổ, mau chóng hướng kịch tổ phương thứ ba đảm bảo tài khoản trung chú tư, an định toàn bộ kịch tổ quân tâm.

Tại điện ảnh quay chụp trong, làm một đầu tư nhân, ưng thuận lại nhiều hứa hẹn, cũng không bằng tiền tài càng hữu hiệu dùng.

Không có tiền mà nói, có thể chụp cái gì điện ảnh đi ra?

Có lẽ là theo cuối cùng 2000 vạn dollar đến trướng, Sophia - Coppola cùng Sean - Daniel triệt để không có hậu cố chi ưu, cũng có lẽ là này bộ phim quay chụp xác thật độ khó nhỏ hơn rất nhiều,[ Twilight ] kịch tổ tại studio trung quay chụp dị thường thuận lợi, vỏn vẹn mười ngày thời gian, liền kết thúc cảnh quay bên trong quay chụp.

Ba tháng sơ, Sophia - Coppola cùng Sean - Daniel dẫn dắt toàn bộ kịch tổ chạy tới Portland địa khu một tiểu trấn, tiếp tục quay chụp cảnh quay bên ngoài.

Matthew không có đi bên kia, Sean - Daniel là vị chăm chú phụ trách người sản xuất, có hắn tại đủ rồi, hơn nữa hắn cũng muốn lưu lại Los Angeles, vi [ Fast and Furious 4] làm cuối cùng chuẩn bị.

Súng ống, điều khiển, vật lộn, tập luyện...... Này mấy đều phải trước đó làm đúng chỗ, Justin Lin cũng không phải cái loại này lâm trường hình đạo diễn, đại bộ phận khó khăn vai diễn, trước đó đều phải tiến hành nhất định tập luyện.

Tập luyện khả năng sẽ dẫn đến khuôn mẫu hóa, nhưng này tại thương nghiệp điện ảnh bên trong luôn luôn đều không là vấn đề, giống [ Fast and Furious ] như vậy phim, vốn chính là dựa theo một thành công khuôn mẫu lưu thủy tuyến thức tạo ra đến.

Ba tháng trung tuần, này bộ phim tại studio trung chính thức quay chụp.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 642: Chiều Dài Kinh Người

Studio trung, Matthew đứng ở nhất phiến đặc thù chế tác thủy tinh cửa sổ biên, cùng một người khác cao mã tráng đặc kĩ diễn viên đứng chung một chỗ, nghe đạo diễn Justin Lin quay chụp phía trước cuối cùng một lần chỉ đạo.

“Matthew, này màn ảnh chủ yếu là giải thích ngươi biểu diễn Sean nhân vật này có được cường hãn thân thủ.” Justin Lin biên khoa tay múa chân vừa nói,“Ngươi tìm đến mục tiêu nhân vật, nhưng hắn có danh rất lợi hại bảo tiêu, ngươi trước hết giải quyết này bảo tiêu, tài năng ép hỏi về Dominic - Toretto tử vong vấn đề, hơn nữa ngươi bản thân chính là có tiền khoa bạo lực phần tử, muốn dùng đơn giản nhất hữu hiệu thủ đoạn, đem hắn từ cửa sổ trong ném ra.”

“Ân.” Matthew gật đầu.

Phía trước gần hai tháng chuẩn bị trung, này mấy vai diễn đều làm qua tập luyện.

Justin Lin tiếp giải thích tên kia so Matthew còn muốn cao lớn cường tráng đặc kĩ diễn viên,“Ngươi phối hợp hảo.”

Đặc kĩ diễn viên là nghề này lão thủ, nói,“Không thành vấn đề.”

“Trạm vị đi.” Justin Lin lại giải thích Matthew cùng đặc kĩ diễn viên một câu, xoay người trở lại đạo diễn vị thượng, được đến các bộ môn chuẩn bị hoàn tất hồi báo, đối trợ thủ nói,“Bắt đầu đi.”

Trợ lý đạo diễn đem thư ký trường quay bài đặt ở máy quay phim trước màn ảnh, nói,“[ Fast and Furious 4], màn đầu tiên, trận đầu, hiện tại...... Bắt đầu !”

Theo thư ký trường quay bài đánh bản thanh âm vang lên, Matthew nháy mắt tiến vào Sean nhân vật này trạng thái.

Hắn từ đạo cụ cửa phòng trong lắc mình mà ra, lập tức thấy được một cao một thấp hai người, mang ánh mắt ải nhân chính là hắn mục tiêu, cao còn lại là ải nhân bảo tiêu.

Matthew nhìn về phía bên kia ánh mắt vô cùng sắc bén, lạnh lùng trên mặt nhìn không ra bất cứ biểu tình, phảng phất một khối cứng rắn đá hoa cương như vậy.

Này bộ phim trung, hắn đóng vai nhân vật gọi là Sean, là có tình có nghĩa lại dị thường cường hãn nhân vật, từng làm Delta Force bộ đội thành viên, mấy lần đi Phi Châu chấp hành nhiệm vụ, sau này bởi vì chính phủ phương diện không công chính đãi ngộ lựa chọn xuất ngũ, hơn nữa quen biết vừa là địch vừa là bạn Dominic - Toretto.

Dominic - Toretto chết sau, hắn bị Brian - O'Connor tìm đến, cùng nhau điều tra Toretto nguyên nhân tử vong.

Nhân vật này thiết lập, cùng Matthew qua lại rất nhiều nhân vật như vậy, là một tính cách cứng cỏi cường đại chiến sĩ, đồng thời còn có đủ chân chính lãnh tụ mị lực.

Nhìn thấy kia hai người nháy mắt, Matthew phảng phất liệp báo như vậy bùng nổ, như thiểm điện liền xông ra ngoài, va hướng tên kia thân hình cao đại kiện thạc đặc kĩ diễn viên, bởi phía trước từng có mấy lần tập luyện, đặc kĩ diễn viên tại Matthew hai tay tiếp xúc đến hắn trên người đồng thời, phối hợp về phía sau bay đi, lợi dụng Matthew xông qua lực lượng, khiến mang theo phòng hộ điếm phía sau lưng trực tiếp đụng vào đặc chế thuỷ tinh hữu cơ song thượng.

Rào rào --

Thanh thúy thanh âm vang lên, vị kia đặc kĩ diễn viên từ thủy tinh cửa sổ trung bay đi ra ngoài.

Cùng lúc đó, Matthew xoay người, một bước đi đến tên kia thấp lùn diễn viên trước mặt, thấp lùn tựa hồ vừa mới kịp phản ứng, thò tay móc ra thương, còn không kịp ngắm chuẩn Matthew, liền bị Matthew bắt lấy tay cổ tay dùng lực vặn, súng lục lập tức leng keng một tiếng rơi trên mặt đất.

“OK !” Justin Lin có vẻ phi thường hài lòng,“Matthew, làm tốt lắm ! qua !”

Matthew buông ra tên kia ải diễn viên cổ tay (thủ đoạn), hỏi,“Không có việc gì đi?”

Lần này quay chụp động tác hí, cũng không phải hình thức, mà là hắn nhất quán theo đuổi quyền quyền đánh vào da thịt tả thực phong cách, kể từ đó, quay chụp khi tất nhiên muốn dùng thượng một bộ phận khí lực.

Hắn biết chính mình lực lượng lớn bao nhiêu.

“Không có việc gì.” Tên kia ải diễn viên xoa xoa cổ tay (thủ đoạn),“Matthew, của ngươi khí lực hảo đại.”

Khi nói chuyện, hắn nở nụ cười,“Ngươi muốn là tại thời Trung Cổ, nhất định là Robinhood bàn anh hùng.”

Matthew cũng cười ,“Phỏng chừng ta trở thành bị người đuổi giết đại phôi đản tỷ lệ càng cao.”

Chung quanh mấy người, bao gồm ải diễn viên ở bên trong, nghe nói như thế đều nở nụ cười.

Này mấy động tác chỉ đạo cùng đặc kĩ diễn viên nhóm, đều không là lần đầu tiên cùng Matthew hợp tác, biết hắn chưa bao giờ bãi đại minh tinh cái giá, đối đãi kịch tổ nhân viên thái độ vô cùng tốt.

Ngắn ngủi điều chỉnh sau, quay chụp lại bắt đầu.

Hai vị diễn viên khôi phục phía trước trạm vị, Matthew một tay bắt lấy thấp lùn cổ tay (thủ đoạn), một tay còn lại bóp chặt thấp lùn cổ, đem hắn đặt ở trên cửa sổ, chỉ phía bên ngoài cửa sổ cũng không tồn tại bảo tiêu, mang theo vài phần lãnh lệ, nói,“Ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, ngươi không trả lời hoặc là ta câu hỏi sau ba giây còn không trả lời, ta sẽ đem ngươi từ nơi này ném xuống !”

Tay hắn tựa hồ phi thường dùng lực, mặt trên căn căn gân xanh bạo khởi, hỏi,“Dominic - Toretto cuối cùng một lần là giúp ai công tác?”

Thấp lùn tựa hồ sợ hãi, vội vàng nói,“Braga ! là Braga !”

Matthew đem hắn đề trở về, tiếp tục hỏi,“Braga là ai?”

“Không ai gặp qua Braga !” Thấp lùn không dám chần chờ,“Hắn đều là thông qua Phoenix đến hạ đạt chỉ lệnh......”

“Phoenix......” Matthew gật đầu, đè lại thấp lùn đầu liền hướng trên tường đánh tới.

Tại thấp lùn trán sắp đụng vào nhựa cây chế tác trên tường khi, hắn hợp thời thu hồi lực đạo, khiến thấp lùn diễn viên chính mình chưởng khống đầu, cùng nhựa cây vách tường đụng vào cùng nhau.

Theo sau, thấp lùn “Té xỉu” Ở trên mặt đất.

Đạo diễn vị bên kia, Justin Lin hô,“OK ! này một điều qua.”

Nghe nói như thế, Matthew nhanh chóng thoát khỏi nhân vật, hướng mặt đất ải diễn viên vươn tay, đem ải diễn viên kéo lên.

Ải diễn viên sờ sờ đầu, nói,“Này tường rất nhuyễn, đụng lên đi không cảm giác.”

Matthew không khỏi lắc đầu,“Tiếp theo chuyên môn vì ngươi thiết kế sắt thép tài chất .”

Justin Lin thanh âm lại truyền tới,“Chuyển trường quay chụp, đi nhị hào nơi sân ! các ngươi có hai mươi phút điều chỉnh thời gian.”

Nhị hào nơi sân liền tại cách vách, bố cảnh tổ cùng đạo cụ tổ lại đây thu thập bố cảnh cùng trường quay, đẩy đi có chứa cửa sổ nhựa cây vách tường, thiết kế thành tửu ba một góc nhị hào trường quay xuất hiện ở Matthew trước mắt.

Paul - Walker, Daniel - ngô cùng Gal - Gadot ba danh diễn viên, đã tại nhị hào nơi sân trong .

Có cùng trang sư lại đây bổ trang, trang phục sư vì hắn đổi một kiện màu xám nhạt áo khoác, vài phút sau, Matthew đi vào nhị hào nơi sân.

“Ta cho rằng còn muốn chờ ngươi một đoạn thời gian đâu.” Paul - Walker chủ động chào đón nói,“Không nghĩ tới ngươi chụp như vậy thuận lợi.”

Matthew cười cười, nói,“Ta thích nhất quay phim hành động , ngươi cũng không phải không biết.”

Hắn cùng mặt khác hai người chào hỏi,“Hải, Daniel. Hải, Gadot.”

Kia hai người cũng nhất nhất đáp lại, mấy người cùng nhau tham gia quay chụp phía trước huấn luyện cùng tập luyện, coi như là tương đối quen thuộc .

Theo sau, đóng vai đại nhân vật phản diện Benicio - Del - Toro cũng đi tới trường quay, hắn là Hollywood Latin duệ nam diễn viên trong tương đối có danh một, lấy đê điệu khác loại trứ danh, thường xuyên đóng vai một ít quái dị nhân vật, trên người trời sinh tự mang một cỗ đặc thù nhân vật phản diện khí chất.

Kịch tổ sở dĩ lựa chọn như vậy một vị diễn viên, một là hình tượng phương diện cùng nhân vật ăn khớp, hai là Guillermo - Del - Toro đề cử.

Bỏng phim trung đại nhân vật phản diện không cầu có bao nhiêu hảo, cũng không khả năng từng cái đều giống tên hề như vậy trở thành làm người ta đã gặp qua là không quên được kinh điển, nhưng cũng muốn có thực lực kém không nhiều diễn viên có thể chống đỡ được nhân vật.

Tổng không thể từng cái nhân vật phản diện đều giống Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh như vậy, một đám miệng pháo thắng qua bản lĩnh, đều là chút ngu ngốc loại hình.

Mấy người ghé vào một khối, thừa dịp kịch tổ còn tại điều chỉnh ngọn đèn cùng máy quay phim, đơn giản quen thuộc một chút tẩu vị, hai mươi phút thời gian vừa đến, quay chụp đúng giờ bắt đầu.

Tiếng âm nhạc vang lên, Matthew đi theo Gal - Gadot mặt sau, một đường đi đến trước màn ảnh, đứng ở Benicio - Del - Toro ngồi divan phía trước, Paul - Walker, Daniel - ngô cùng mặt khác mấy cái diễn viên đã đứng ở nơi này.

Matthew ẩn nấp nhìn Paul - Walker đám người liếc nhìn, lạnh lùng trên mặt không có bất cứ tỏ vẻ.

Gal - Gadot đi đến Benicio - Del - Toro mặt sau, vừa lúc ở Matthew đối diện, từ Matthew bên này xem qua, vị này Israel nữ diễn viên hai chân thẳng tắp, chiều dài kinh người......

“Chính là hắn .” Gal - Gadot dẫn đầu mở miệng nói,“Hắn là Sean, ta đã thấy xuất sắc nhất lái xe.”

Benicio - Del - Toro nghiêng đầu nhìn Matthew liếc nhìn, chậm rãi phun ra một vòng khói, nói,“Nhân nhiều lắm.”

Hắn bên kia đứng một cường tráng xăm hình nam nhân nói nói,“Hiện tại dựa vào lái xe tán gái nhân nhiều lắm. Gisele, ngươi sẽ không cũng bị lừa đi?”

Gal - Gadot nhìn về phía ánh mắt của nàng nháy mắt trở nên sắc bén, lại không có nói chuyện.

“Các ngươi không hẳn thích hợp Braga yêu cầu.” Benicio - Del - Toro cho mình đổ một ly rượu,“Braga muốn là có thể đem hết thảy để qua sau đầu nhân, mà không phải quy củ lái xe đua.”

Màn ảnh không ngừng tại Matthew, Paul - Walker, Daniel - ngô cùng Gal - Gadot trên người đổi tới đổi lui, lấy đột xuất nhân vật tại màn ảnh trung tầm quan trọng.

Benicio - Del - Toro bưng chén rượu đứng lên, vừa đi vừa uống, còn nói thêm,“Braga muốn lái xe, dám mặc qua không ai dám đi địa phương. Ta muốn tìm chân chính lái xe !”

Matthew hai tay ôm ngực, hỏi,“Braga khiến chúng ta vận cái gì?”

Benicio - Del - Toro hướng hắn bên này nhìn thoáng qua, nói,“Braga trả tiền, các ngươi vận hàng. Còn lại ngươi không tất yếu biết.”

“Ngươi nói ngươi muốn chân chính lái xe.” Matthew còn nói thêm,“Chân chính lái xe đều biết chính mình trong xe có cái gì.”

Đối diện Gal - Gadot cười cười, cái kia xăm hình tráng hán đi tới, nhìn chằm chằm Matthew nói,“Ngươi cũng xứng nói chính mình là chân chính lái xe?”

Hắn có vẻ đặc biệt kiêu ngạo.

Benicio - Del - Toro đối Gal - Gadot vẫy vẫy tay, Gal - Gadot đi tới nhất nhất đem trong tay gì đó phân phát đến mọi người trong tay.

“Ta thay Braga tìm kiếm chân chính lái xe.” Benicio - Del - Toro còn nói thêm,“Rất dễ làm, các ngươi tái một hồi, ta liền biết.”

Này màn ảnh dài như vậy quay chụp hoàn tất, bất quá đạo diễn Justin Lin cũng không hài lòng, lại đem màn ảnh dài chia tách, chia làm nhiều đan nhân màn ảnh một lần nữa quay chụp một lần, mãi cho đến tiếp cận cơm trưa thời gian, mới tuyên cáo này màn ảnh thông qua.

Cơm trưa liền tại Disney xưởng sản xuất nội giải quyết, ăn không thể thời điểm, Paul - Walker chuyên môn lại đây tìm đến Matthew, hỏi một nghi hoặc khó hiểu vấn đề.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 643: Xe Cơ Bắp

Nhìn thấy Paul - Walker ngồi ở đối diện, Matthew ăn xong cuối cùng một ngụm, lại cầm lấy khăn ăn xoa xoa miệng, nói,“Paul, ngươi có vấn đề cứ việc hỏi, không cần theo ta khách khí.”

Paul - Walker tựa hồ tại châm chước tìm từ, suy nghĩ một hồi, mới nói,“Vấn đề này thực ra ta nghi hoặc rất lâu , vẫn không tốt hỏi.”

Matthew không nói thêm gì, chỉ là làm thỉnh thủ thế.

“Là như vậy.” Paul - Walker không lại do dự, gãi gãi đầu, nói,“Kịch tổ theo ta đàm diễn viên hợp đồng thời điểm, sau này chuyên môn gia nhập một ghi chú điều khoản, nghe nói là ngươi ý tứ.”

Matthew biết hắn muốn hỏi cái gì , lập tức gật đầu nói,“Là ta yêu cầu gia nhập .”

Paul - Walker hảo kỳ hỏi,“Matthew, ngươi vì cái gì muốn cầu gia nhập hạn chế đua xe điều khoản?”

“Ta phía trước với ngươi nói qua,[ Fast and Furious ] ta không chỉ tưởng chụp này một bộ, hậu tục còn có rất nhiều bộ, nếu có khả năng mà nói, ta tưởng vẫn vỗ xuống.” Matthew ban sơ yêu cầu kịch tổ gia nhập này tuyển hạng khi, liền chuẩn bị tương ứng lại hợp tình hợp lý lý do, nói,“Paul, hiện thực không phải điện ảnh, ta rất tưởng chúng ta những người này đều có thể vẫn vỗ xuống, bất luận kẻ nào ra ngoài ý muốn tương lai đều là kịch tổ tổn thất, cho nên ta yêu cầu gia nhập ghi chú điều khoản.”

Paul - Walker nhẹ nhàng gật đầu,“Nguyên lai là như vậy.”

Matthew còn nói thêm,“Không chỉ là ngươi, Jordana, Gadot cùng Daniel diễn viên hợp đồng trung, cũng có giống nhau điều khoản.”

Đây không phải tại lừa dối Paul - Walker, mà là mặt khác mấy cái chủ yếu diễn viên hợp đồng trung, cuối cùng cũng gia nhập như vậy điều khoản, bởi vì kịch tổ thích đua xe không chỉ Paul - Walker một, còn có Gal - Gadot, vị này Israel nữ diễn viên đại khái là từng làm binh duyên cớ, có chút điên cuồng đam mê xe máy, thường xuyên cưỡi xe máy nơi nơi tán loạn.

Đáng tiếc là, này mấy điều khoản chỉ có thể hạn định tại bọn họ tại kịch tổ công tác thời điểm, chỉ cần chụp hoàn một bộ điện ảnh rời đi kịch tổ, đến chính thức ký kết tiếp theo bộ tục tập hợp cùng phía trước, đều không tại hợp đồng quy định trong phạm vi.

Đây là pháp luật phương diện vấn đề, hắn không có biện pháp thay đổi.

Bất quá, hợp đồng trung có hạn định đua xe điều khoản, nói vậy Paul - Walker cũng sẽ có điều băn khoăn.

“Vẫn là ngươi tưởng toàn diện.” Paul - Walker không khỏi cười cười,“Nhìn xem xa, nghĩ đến cũng xa, ta đều chưa suy xét một bộ điện ảnh sự.”

Matthew cố ý dùng vui đùa giọng điệu nói,“Vi ước mà nói, nhưng là muốn bồi hảo đại một bút tiền bồi thường vi phạm hợp đồng.”

Paul - Walker công tác thái độ rất chăm chú,“Ngươi yên tâm, quay chụp trong lúc ta sẽ không đi đua xe.”

Matthew gật đầu, không có nói thêm gì.

Bên kia, hai chủ yếu nữ diễn viên đang ngồi ở cùng trên bàn dùng cơm.

Gal - Gadot nhìn nhìn Matthew cùng Paul - Walker kia một bàn, hỏi đối diện Jordana - Brewster,“Hollywood mặt khác kịch tổ có hạn chế diễn viên đi làm đi xe máy điều khoản sao?”

Jordana - Brewster lắc đầu,“Không có nghe nói qua.” Nàng theo sau nói,“Xem ra, Paul hỏi ra đáp án .”

“Thật sự là kỳ quái nhân.” Gal - Gadot lại nhìn Matthew bên kia liếc nhìn.

“Ngươi nói Matthew sao?” Jordana - Brewster nhìn thấy Gal - Gadot cam chịu, nói,“Hollywood các đại minh tinh, ham thích cổ quái rất nhiều, Matthew ở trong đó tuyệt đối là ham thích cổ quái rất ít cái loại này.”

Gal - Gadot gật đầu,“Ta có thể nhìn ra đến, cùng một chỗ công tác mau hai tháng , hắn không có một điểm đại minh tinh cái giá, đối nhân phi thường ôn hòa, tính tình tính cách cũng hảo.”

Jordana - Brewster không khỏi nghiêng đầu nhìn nàng,“Gadot, ngươi sẽ không bị hắn hấp dẫn đi? Matthew nhưng là Hollywood có danh hoa hoa công tử.”

“Ta đối với hắn không có hứng thú.” Gal - Gadot nói thẳng,“Hắn không phải ta thích loại hình.”

Như vậy trong kịch tổ, nếu có hai nhân vật không sai biệt lắm nữ diễn viên, thường thường sẽ tranh đấu gay gắt, Gal - Gadot cùng Jordana - Brewster ở chung lại không sai, hai người một vừa từ Israel đi đến Hollywood; Một cái khác gia đình điều kiện không sai, vỏn vẹn đem diễn viên trở thành đam mê cùng tiêu khiển, loại này tùy tính thái độ, cũng tạo thành diễn gần mười năm, vẫn là tiểu minh tinh.

Jordana - Brewster nhận thức Matthew rất lâu , nói,“Thích phải Matthew loại này nhân, chỉ biết cho mình tạo hình phức tạp.”

Gal - Gadot lại hướng bên kia nhìn lại, Matthew đang cùng Paul - Walker trò chuyện được phi thường vui vẻ.

Cơm trưa qua đi, quay chụp một lần nữa bắt đầu, buổi chiều cảnh đầu tiên chính là Matthew cùng với Gal - Gadot đối thủ hí.

Bố trí đổi mới hoàn toàn trường quay trong, Matthew chậm rãi đi vào một gian đại hình garage, lập tức thấy được một chiếc hoàn toàn mới Benz siêu xe, ánh mắt riêng ở trên xe dừng lại một giây.

Hắn không cần nhìn, cũng biết mặt sau máy quay phim màn ảnh theo hai mắt của mình, rơi vào Benz trên xe đua.

Này chiếc Benz siêu xe là một chiếc hoàn toàn mới thiết kế SLR Coupe, do McLaren đoàn xe ở Anh quốc ốc kim chế tạo, McLaren trường kỳ chế tạo F1 đua xe cùng thi đấu kinh nghiệm, ở trên thiết kế hấp thu 2003 F1 ngân tên đua xe thiết kế quy tắc.

Sau đó, hắn ánh mắt chuyển dời, rơi xuống bên cạnh một khác chiếc hoàn toàn mới Benz xe hơi mặt trên.

“Đối với này chiếc xe rất cảm thấy hứng thú?” Gal - Gadot thanh âm xung một lần truyền tới.

Matthew không nói gì, chỉ là nhìn chiếc Benz kia xe hơi.

Đây là Mercedes Benz tân thiết kế một khoản Benz E63AMG, dung hợp một ít mĩ thức cơ nhục xe đặc điểm, có được siêu đại bài lượng V8 động cơ, có thể bộc phát ra kinh người 1020 mã lực, đặc biệt là cải tiến sau tiền mặt, khiến chỉnh chiếc xe nhìn qua phi thường có sức chiến đấu.

Căn cứ phim cần, Mercedes Benz vi kịch tổ cải tiến nhiều khoản ô tô, không chỉ là trên thị trường có bán khoản tiền hình, còn có số lượng khái niệm xe.

Đặc biệt làm hắn tòa giá này khoản hoàn toàn mới thiết kế Benz E63AMG, có khác với truyền thống xe Benz, cũng là Benz phương diện chuyên môn nhằm vào Bắc Mĩ thị trường đẩy ra xe hình.

Đương nhiên, nếu phim phản ứng hảo mà nói, Mercedes Benz sẽ lấy Bắc Mĩ thị trường làm chỉ điểm, sau đó khuếch tán đến toàn cầu.

So với Bugatti Veyron như vậy siêu chạy, kịch tổ này chiếc xe giá trị chế tạo cũng không quý, đại khái 35 vạn đồng Euro không đến.

Mercedes Benz làm kịch tổ nhà tài trợ chi nhất, chủ yếu phụ trách vi Matthew cùng Gal - Gadot hai người nhân vật cung cấp dùng xe, Jordana - Brewster, Paul - Walker cùng Daniel - ngô xe tắc lấy Dodge làm chủ.

Nói đến cùng, cơ nhục xe khái niệm vẫn là sinh ra tại Mĩ quốc.

Tại Mĩ quốc ô tô trên lịch sử, có như vậy một loại xe hình, nó có cường tráng đường cong, cường đại động lực, cực cao lượng dầu tiêu hao, phổ thông thể xác dưới lại bình thường ẩn chứa một đài nóng nảy đại bài lượng động cơ. Đây chính là hai mươi thế kỷ sáu mươi niên đại tại Mĩ quốc cực kỳ thịnh hành cũng nhận đến mọi người truy phủng Mĩ quốc cơ nhục xe hình, người Mĩ xưng đây là “Muscle Car”.

Có tam khoản có thuần khiết Mĩ quốc cơ nhục xe huyết thống xe hình: Chevrolet Camaro [Camaro], Dodge người khiêu chiến [Dodge Challenger] cùng với Ford Mustang [Mustang].

Dodge người khiêu chiến thuộc về Dominic - Toretto tòa giá, cùng Matthew nhà tài trợ cũng có xung đột, bởi vậy kịch tổ lựa chọn khiến Paul - Walker kế thừa Đường lão đại chuyên chúc dùng xe.

“Ngươi là cái loại này thích xe thắng qua nữ nhân nhân?”

Gal - Gadot hai tay ôm ngực, đung đưa hai điều đại chân dài từ Matthew phía sau đi ra, chuyển tới hắn trước mặt, nàng mặc màu trắng bó sát người T-shirt cùng màu đen quần bó, thêm giảo hảo dung nhan, có vẻ dị thường gợi cảm xinh đẹp.

Matthew đánh giá nàng một phen, dựa theo lời kịch thiết kế nói,“Ta thích có hoàn mỹ thân hình xe, cũng thích có hoàn mỹ thân hình nữ nhân.”

Hắn ánh mắt lại quay lại trên xe, hỏi,“Của ngươi xe?”

“Phoenix xe.” Gal - Gadot lại chuyển tới Matthew phía trước, tựa vào trên xe,“Ngươi sẽ tại chắp đầu địa điểm nhìn thấy hắn, hắn sẽ cho các ngươi dẫn đường.”

Nàng nghiêng đầu nhìn Matthew,“Hiện tại ta biết ngươi đối xe phẩm vị. Nói cho ta biết, ngươi thích cái dạng gì nữ nhân?”

Matthew cũng nhìn về phía nàng, rất chăm chú nói,“Nàng muốn có một đôi giống ngươi như vậy có thể nhìn thấu thổi phồng bề ngoài ánh mắt.” Hắn phảng phất xem thấu Gal - Gadot như vậy,“Có thể nhìn thấy một người bản chất. Muốn hai phân Thiên Sứ, tám phần ma quỷ, rất độc lập, thật cường hãn......”

Gal - Gadot đột nhiên đứng lên, đi đến Matthew trước người, nói,“Này nghe vào tai một điểm đều không giống ta.”

Matthew cười cười,“Ai biết được.”

Nói xong, hắn không lại xem Gal - Gadot, xoay người hướng tới garage bên ngoài đi.

“Cut !” Justin Lin kêu ngừng quay chụp, lớn tiếng nói,“Matthew, Gadot, các ngươi hai hỗ động không đủ !”

Matthew nhìn về phía Gal - Gadot, Gal - Gadot hướng hắn nhún vai.

Justin Lin đi vào trường quay, lại đối hai người nói,“Các ngươi tại phim cuối cùng sẽ trở thành một đôi tình lữ, lúc này đã có mạc danh nội tiết tố tại các ngươi trung gian nhảy lên , nhưng ta từ vừa rồi quay chụp trung không có nhìn thấy này mấy, các ngươi ánh mắt cùng biểu tình đều như là tại nói cho người xem, chúng ta không quan hệ đặc thù, chúng ta tuyệt đối sẽ không đi đến cùng nhau......”

Gal - Gadot ngượng ngùng cười cười, nói,“Ta hiểu được.”

Matthew gật gật đầu,“Ta còn không từ buổi sáng động tác hí trung chuyển đi ra.”

Quay chụp vừa mới bắt đầu, hắn trạng thái cũng coi như không hơn bao nhiêu hảo, động tác hí không nói chơi, tình cảm kịch bản đến liền không là hắn am hiểu , trừ phi là cái loại này thoát quần áo trực tiếp điểm .

Này bộ phim trung tuy rằng sẽ có rất nhiều khêu gợi màn ảnh, bất quá không có đại xích độ kích tình hí.

Justin Lin cho Matthew cùng Gal - Gadot ba phút thời gian dùng đến điều chỉnh, Matthew cũng cùng Gal - Gadot đơn giản trao đổi một chút, tiền kỳ trù bị tập luyện thời điểm, bọn họ tập luyện đại bộ phận đều là động tác hí, văn hí tương đối thiếu.

Mặt sau quay chụp bao nhiêu gặp một ít nan đề, Matthew quay chụp kinh nghiệm phong phú, thêm Gal - Gadot ở trong mắt hắn là không hơn không kém đại mỹ nữ, chỉ cần liên tưởng một chút từng tập soái phá thiên tế và mĩ lệ trí tuệ vào một thân Wonder Woman, ánh mắt lập tức sáng quắc sinh nhiệt.

Gal - Gadot là không hơn không kém tân nhân diễn viên, cảm xúc biểu đạt bao giờ cũng là không đến vị, này màn ảnh trước sau quay chụp gần mười lần, Justin Lin bên kia mới hô thông qua.

Kịch tổ quay chụp bao giờ cũng là như vậy, có thuận lợi thời điểm, cũng có không thuận thời điểm, phía trước năm ngày quay chụp, các loại trạng huống tần phát, vỏn vẹn hoàn thành Justin Lin thấp nhất kế hoạch.

Quay chụp tiến hành đến ngày thứ sáu, một vị tiến đến tham ban Justin Lin đạo diễn, gợi ra Matthew hứng thú.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 644: Khủng Bố Văn Hóa

“Matthew, đây là James Wan. James, đây là Matthew.”

Studio nơi nghỉ ngơi trong, đạo diễn Justin Lin vi Matthew cùng một người khác làm giới thiệu, Matthew lập tức cùng hắn nắm tay.

Người này rất gầy, đầu cũng tương đối thấp, dễ khiến người khác chú ý nhất không thể nghi ngờ là tóc đen mắt đen cùng với nhất trương mang theo tính trẻ con mặt.

Matthew cùng hắn nắm qua tay, nghi hoặc hỏi,“James, chúng ta phía trước gặp qua sao? Ta cảm giác ngươi có điểm nhìn quen mắt.”

James Wan còn chỉ là nhị tuyến thiên hạ tiểu đạo diễn, lập tức cười nói,“Chúng ta không có gặp qua.”

Justin Lin chen vào nói nói,“James cũng là đạo diễn, đạo diễn qua [ Saw ].”

Nghe nói như thế, Matthew nghĩ tới, nói,“Trách không được đâu.” Hắn đối James Wan cười cười,“[ Saw ] kết cục rất kinh người , để người trợn mắt há hốc mồm.”

James Wan trên người tựa hồ mang theo Đông Phương nhân đặc hữu khiêm tốn,“Đáng tiếc mặt sau mấy bộ của ta cấu tứ dần dần khô kiệt , chụp đều không thế nào.”

Mấy năm trước [ Saw ] sao thực nhiệt thời điểm, Matthew cũng xem qua băng ghi hình, nói,“Đã là phim máu me trong khó được kiệt tác .”

Justin Lin lúc này nhìn nhìn trường quay, đối Matthew cùng James Wan nói,“Các ngươi trước trò chuyện, ta muốn chuẩn bị quay chụp .”

Kế tiếp quay chụp, không có Matthew vai diễn.

Matthew mời James Wan ở chỗ nghỉ ngơi ngồi xuống, hỏi,“James, ngươi là Hoa kiều?”

“Ta là Malaysia nhân.” James Wan cười nói,“Sau này tại Australia ra sức học hành điện ảnh chuyên nghiệp, bằng hữu của ta Leigh Whannell đem ta giới thiệu đến Hollywood, hắn cũng là ta tại [ Saw ] hệ liệt thượng hợp tác đồng bọn.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta đã thấy Leigh Whannell.”

Nhớ rõ không sai mà nói, đối phương giống như tham diễn qua [ Matrix ] hệ liệt.

Song phương hàn huyên vài câu, đề tài về tới điện ảnh bên trên, đặc biệt là James Wan am hiểu phim kinh dị.

“Qua lại mĩ thức phim kinh dị, cơ bản lấy phim máu me vi chủ.” James Wan nói đến chính mình am hiểu gì đó, thao thao bất tuyệt,“Tại mĩ thức phim kinh dị trong có kỳ lạ hiện tượng, rất nhiều người cho rằng huyết tương càng nhiều càng khủng bố, đứt tay đứt chân càng thảm càng khủng bố, mà xem nhẹ cái loại này mạc danh nhìn không tới khủng bố.”

Matthew có thể nghe minh bạch hắn ý tứ, nói,“Ngươi nói hẳn là Đông Phương phim kinh dị cùng mĩ thức phim kinh dị phân biệt đi?”

James Wan cười cười, nói,“Đúng vậy. Đông tây phương khủng bố văn hóa có rõ ràng phân biệt.”

“Tỷ như [ Sadako ] cùng [ The Ring ]?” Matthew hợp thời nói tiếp nói,“Cùng [ Saw ] rõ ràng bất đồng, đúng không?”

“Đây là rõ rệt nhất tương đối.” James Wan nhìn thấy trường quay trung bắt đầu quay chụp, thoáng hạ giọng,“Ta là một Malaysia nhân, trưởng thành hoàn cảnh quan hệ, ta tiếp xúc qua rất nhiều Đông Phương khủng bố truyền thuyết, Đông Á cùng Đông Nam Á địa khu dân gian có rất nhiều lưu truyền tới nay khủng bố cố sự, ta tại năm trước phát hành [ Dead Silence ] trong, cũng thử đem một ít Đông Phương khủng bố nguyên tố, dung nhập đến mĩ thức phim kinh dị trong.”

Hắn tươi cười trung mang theo một điểm bất đắc dĩ,“Hiệu quả cũng không phải rất để người hài lòng.”

Matthew không có xem qua kia bộ [ Dead Silence ], nghĩ nghĩ, nói,“Văn hóa sai biệt là khách quan tồn tại , ngươi có thể tìm kiếm càng tốt phương thức đem đông tây phương phim kinh dị ưu điểm dung hợp cùng một chỗ.”

James Wan hiển nhiên đối với khủng bố văn hóa tình hữu độc chung,“Ta trước mắt chuẩn bị quay chụp một bộ phim phóng sự, trong đó liền có về đông tây phương khủng bố văn hóa miêu tả.”

Matthew đối với này phim kinh dị đạo diễn có điểm hứng thú, trong đầu giống như có ký ức tại nhắc nhở hắn, này quay chụp qua [ Saw ] Malaysia đạo diễn không phải bình thường nhân.

Nhưng càng cụ thể lại thủy chung nghĩ không ra.

Từng hắn xem qua phim kinh dị số lượng phi thường hữu hạn, thích đại đa số là đại chế tác bỏng phim thương mại.

Tựa như đại đa số thích điện ảnh người xem như vậy, đại chế tác đại tuyên phát phim thương mại, vô luận là độ nổi tiếng, vẫn là chiếu phim phạm vi, đều phải càng thêm rộng khắp.

“Nghe ngươi nói như vậy, ta cũng đối đông tây phương khủng bố văn hóa sai biệt có hứng thú .” Matthew hợp thời nói,“Có cơ hội ta có thể đi của ngươi kịch tổ bên kia xem xem sao?”

James Wan nghe Justin Lin chi tiết nói qua, biết trước mặt người này không chỉ là ngôi sao diễn viên, vẫn là một nhà điện ảnh phòng công tác lão bản.

Dám dự đồng thời đầu tư hai bộ 4000 vạn dollar chế tác cùng 1 ức 2000 vạn dollar chế tác nhân, trung đẳng thiên hạ điện ảnh công ty đều so không được.

Giống [ Dead Silence ] chế tác phương tiến hóa sinh sống điện ảnh phòng công tác, thật sự để người khó có thể hài lòng, nếu không phải cuối cùng có thể tìm đến Universal ảnh nghiệp như vậy phát hành phương, phim chỉ sợ cũng triệt để ăn hành .

Phim kinh dị, đặc biệt là hắn tưởng dung hối Đông Phương khủng bố văn hóa mĩ thức phim kinh dị, tại Hollywood luôn luôn là tiểu phân loại, đối với hắn như vậy đạo diễn cùng người sản xuất đến nói, nhiều đầu tư nhân liền nhiều một con đường.

“Ta tùy thời hoan nghênh.” James Wan có vẻ rất nhiệt tình,“Matthew, ta không nghĩ tới, ngươi cũng đối với này phương diện có hứng thú.”

Matthew nghĩ nghĩ từng xem qua số lượng không nhiều mấy bộ phim kinh dị, đặc biệt là đại danh đỉnh đỉnh [ The Ring ], lại kết hợp [ Saw ] như vậy điển hình phim máu me, đơn giản tự hỏi qua đi, nói,“Ta đối Đông Phương văn hóa vẫn rất cảm thấy hứng thú, bao nhiêu cũng nghiên cứu qua một điểm.”

James Wan bày ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng.

“Tây phương phim kinh dị văn hóa là thị giác hóa , chú ý trên thị giác trùng kích lực; Mà Đông Phương, lấy trung, nhật làm đại biểu, còn lại là ý niệm hóa , chú ý trên tinh thần liên tưởng. Không đồng dạng khủng bố văn hóa mang đến là bất đồng kinh hỉ, này làm cho nhân tại tràn đầy huyết tương mĩ thức phim kinh dị ngoài, còn có thể nhìn thấy mặt khác một loại có khác hứng thú khủng bố gương mặt.”

Có thể nói ra này mấy, Matthew cơ hồ vắt khô chính mình trong đầu tích cóp hàng tồn,“Bởi vậy Tây phương phim kinh dị thường thường huyễn diệu kỹ năng đặc biệt, thông qua các loại huyết tinh, bạo lực trường hợp đến kích thích người xem nhãn cầu. Tỷ như Hollywood phim kinh dị chọn thêm dùng CGI kỹ thuật hợp thành quái vật hình tượng, này chỉ cho người mang đến trên thị giác khủng bố cảm. Rõ rệt nhất ví dụ, đương nhiên muốn sổ kinh điển [ Dead Alive ][ Saw ] The Shining đợi đã (vân vân).”

“Đối !” James Wan vội vội vàng vàng gật đầu,“Ngươi nói được phi thường có đạo lý, ta cũng là như vậy xem .”

Matthew vắt hết óc,“So sánh dưới, Đông Phương phim kinh dị tại huyết tương phương diện muốn thu liễm hơn nhiều, Đông Phương khủng bố nhiều là lấy khủng bố không khí, khiến người xem tự mình dọa mình, kích thích thường thường bắt nguồn từ thị giác lại vượt quá thị giác, tại kia chút có vẻ bình tĩnh tự thuật dưới lại tiềm tàng âm trầm mạch nước ngầm, khủng bố cảm một chút thẩm thấu đi ra, tràn ngập toàn bộ rạp chiếu phim. Khủng bố cắm rễ ở người xem đầu óc bên trong, thật lâu không huy đi được.”

James Wan hoàn toàn không nghĩ tới, một Mĩ quốc lão thế nhưng có thể nói được như vậy thấu triệt, phảng phất gặp tri âm như vậy.

“Ngươi lời này trực tiếp đánh trúng yếu hại.” James Wan cơ hồ hoàn toàn đồng tình Matthew mà nói, nói thẳng,“Ta gần nhất vẫn đang nghiên cứu bất đồng khủng bố văn hóa, vi kế tiếp điện ảnh làm chuẩn bị.”

Hắn lập tức chi tiết nói,“Tự có nhân loại văn minh sau, khủng bố văn hóa liền sinh ra , nhưng văn hóa chung quy sẽ nhân địa vực bất đồng mà sinh ra sai biệt. Đông tây phương khủng bố văn hóa hoàn toàn là đi ngược lại , tỷ như nói quỷ thứ này.”

Tựa hồ lo lắng Matthew nghe không hiểu từ này hàm nghĩa, James Wan riêng giải thích nói,“Cũng chính là Vong Linh.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta minh bạch ngươi nói là cái gì.”

James Wan xác định Matthew nghiên cứu qua Đông Phương khủng bố văn hóa, trong lòng bao nhiêu có một ít đồng tình cảm, còn nói thêm,“Tây phương quỷ, nhiều là ghê tởm hung tàn , là có hình , lại thậm cũng chẳng qua như thế, cương thi, xác ướp, quỷ hút máu đợi đã (vân vân), nhìn qua rất đáng ghét, nhưng ngươi có thể thấy nó, liền có thể có chuẩn bị tâm lý.”

“Ân.” Matthew lên tiếng,“Ngươi nói thực có đại biểu tính.”

“Tại Hollywood điện ảnh trung, quỷ quái hình tượng thường thường chỉ là hai loại hình thái, một loại là nát rữa biến chất cương thi, một loại là lấy Alien vi đại biểu ngoài không gian sinh vật. Liền tính nửa đêm quỷ gõ cửa, xuống giường nghênh đón khi nhiều nhất là hoảng sợ mà thôi.”

Nói tới đây, James Wan lời nói một chuyển,“Nhưng Đông Phương quỷ lại rõ ràng bất đồng, nó là vô hình cùng mơ hồ không chừng , không ai biết nó sẽ ở địa phương nào xuất hiện, không ai biết nó sẽ ở lúc nào đi đến của ngươi phía sau. Đông Phương văn hóa bối cảnh hạ quỷ, nói như vậy đều là người chết hư ảnh, cùng khi còn sống bộ dáng so sánh không có quá nhiều biến hóa, rất ít có giống Hollywood điện ảnh trung huyết tinh bốn phía, đầy thân đều là ghê tởm dịch nhầy hình tượng.”

Justin Lin kêu đình quay chụp thanh âm truyền tới, James Wan không khỏi đề cao âm điệu,“Ta quan khán đại lượng đồ đạc phương phim kinh dị, làm một ít tổng kết.”

“Nói nói xem.” Matthew nói.

James Wan không có do dự, lập tức nói,“Đông Phương phim kinh dị, chú ý tâm lý khủng bố, cường điệu quỷ quái, linh hồn, Luân Hồi, nhân quả báo ứng đợi đã (vân vân). Tây phương phim kinh dị, lấy thị giác khủng bố làm chủ, cường điệu huyết tinh, nhân cách phân liệt, bạo lực phạm tội, chưa biết thế giới, kì hình quái vật, phản đối khoa học kỹ thuật.”

Matthew gật đầu đồng tình,“Không sai, đây cũng là đông tây phương phim kinh dị đặc điểm.”

“Ta cá nhân cảm giác, đông tây phương này mấy khủng bố văn hóa cũng không bài xích lẫn nhau, mà là có nghĩ thông suốt chỗ.” James Wan tiếp tục nói,“Hoàn toàn có thể đem song phương ưu điểm kết hợp cùng một chỗ, quay chụp một bộ hoàn toàn mới phim kinh dị.”

Nghe hắn nói như vậy, Matthew hợp thời hỏi,“Ngươi có cụ thể ý tưởng ?”

James Wan nhẹ nhàng lắc đầu,“Tạm thời còn không có.”

Matthew đối với hắn trịnh trọng nói,“Nếu ngươi có mới trọng điểm, muốn quay chụp như vậy một bộ kết hợp đông tây phương khủng bố văn hóa điện ảnh, nhất định phải nói cho ta biết, ta cũng rất có hứng thú.”

“Không thành vấn đề.” James Wan lập tức nói.

Có lẽ là đối Thái Bình Dương bờ bên kia Đông Phương đều có nhất định lý giải quan hệ, Matthew cùng James Wan trò chuyện với nhau thật vui, thậm chí ước định tìm thời gian cùng đi tân nhất bộ [ Saw ] trường quay xem xem.

Matthew đưa đi James Wan sau, khiến Bella - Anderson đi tìm một chút James Wan tư lịch, tra tra [ Saw ] cùng [ Dead Silence ] tương quan tình huống.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 645: Ra Tay Nhất Định Phải Sớm

Disney xưởng sản xuất nội quay chụp còn đang tiếp tục,[ Fast and Furious 4] quay chụp chủ yếu phân thành ba bộ phận, một là đang tại tiến hành studio bên trong cảnh quay chụp, hai là tiến vào Los Angeles nội thành quay chụp, ba là đến California nam bộ cùng Mexico giáp giới địa giới quay chụp bộ phận đua xe vai diễn.

Xác thực điểm đến nói, này bộ phim sở hữu quay chụp đều sẽ tại bang California tiến hành, bởi vì [ Fast and Furious 4] lấy đến California chính phủ điện ảnh lui thuế ưu đãi, đại khái có thể đạt được 860 vạn dollar lui thuế trợ cấp.

Muốn lấy đến trợ cấp chính yếu một cái điều kiện, chính là kịch tổ tất yếu lưu lại California quay chụp, vi California sáng tạo công tác cơ hội.

Arnold - Schwarzenegger châu trưởng đương được rất nháo tâm, bất quá vẫn là đẩy ra một loạt thoạt nhìn không sai kinh tế kích thích chính sách.

Bella - Anderson cũng điều tra đến James Wan cùng với hắn tại Hollywood phát triển rất nhiều tình huống, Matthew tại quay chụp rất nhiều, chuyên môn rút ra thời gian nhìn kỹ một phen.

James Wan so với hắn đại ba tuổi,1977 niên sinh nhân, là một sinh ra tại Malaysia Hoa kiều, tựa như hắn theo như lời như vậy, thanh niên thời đại từng xa phó Australia ra sức học hành điện ảnh chuyên nghiệp, có lẽ chính là loại này nhận qua đông tây phương giáo dục và văn hóa điện ảnh hành nghề giả, mới sẽ nghĩ đến đem Đông Phương thức đặc sắc dung nhập đến Tây phương tác phẩm trong.

Cho dù là Matthew không thừa nhận cũng không được, thế giới này kiểu dáng Âu Tây văn hóa lực ảnh hưởng càng lớn, thường thường Đông Phương có thể nhận Tây phương văn hóa sản phẩm, Tây phương cũng rất khó nhận thuần túy Đông Phương văn hóa.

Hollywood có không ít đến từ Đông Phương đạo diễn, lại không thể tránh cho tác phẩm tất cả đều kiểu dáng Âu Tây hóa , tỷ như nói Lý An.

Matthew nghe Helen - Hermann nói qua, vì cam đoan [ ngọa hổ tàng long ] có thể khiến Tây phương nhân nhận, tại kịch bản sáng tác thời điểm, yêu cầu biên kịch tất yếu sử dụng tiếng Anh sáng tác kịch bản, sau đó lại phiên dịch thành trung văn, hơn nữa Lý An từng tại nhiều trường hợp công khai tỏ vẻ, này bộ phim chính là khoác võ hiệp áo khoác Sense And Sensibility.

Có lẽ tại Matthew loại này xem quen thuần túy võ hiệp phim nhân trong mắt,[ ngọa hổ tàng long ] thật không thế nào , nhưng tại Bắc Mĩ box office cùng trên Oscar thu hoạch, không thể nghi ngờ chứng minh Lý An loại này lấy kiểu dáng Âu Tây tư tưởng làm nội hạch, lại dung hợp Đông Phương văn hóa điện ảnh, xác thật có không ít bán điểm.

Căn cứ Bella - Anderson từ các phương diện tập hợp đến tư liệu, James Wan không chỉ một lần biểu đạt qua đem truyền thống mĩ thức phim kinh dị thích hợp dẫn vào Đông Phương nguyên tố ý tưởng.

Bất quá, hắn cùng với Lý An đọc lướt qua nhiều loại điện ảnh loại hình bất đồng, tạm thời chỉ là tưởng dừng lại tại khủng bố phim thriller lĩnh vực, đây cũng là hắn hứng thú sở tại.

Bởi Matthew trịnh trọng dặn dò, Bella - Anderson thu thập đến tương quan tư liệu phi thường tỉ mỉ xác thực.

Tỷ như, James Wan đánh giá chính mình hắc mã Xử Nữ tòa [ Saw ] từng nói, đây là một bộ “Tâm lý phim thriller”, cùng mặt sau mấy bộ đột xuất huyết tinh, ghê tởm cùng kỳ quái là bất đồng , mà hắn bản nhân chỉ là tham dự hậu kỳ mấy bộ tác phẩm trung sản xuất.

James Wan từng nhiều lần cường điệu chính mình chí hướng ở chỗ quay chụp chân chính để người từ nội tâm cảm thấy bất an tác phẩm, mà không phải đơn thuần hù dọa người xem, hắn từng nhiều lần đề cập The Shining cùng [ Khu ma sư ] cho hắn dẫn dắt, mà từ hắn theo sau tác phẩm trung cũng có thể nhận thấy được này hai bộ phim ảnh hưởng.

Còn có James Wan nhắc tới Dead Silence,2000 vạn dollar đầu tư có thể nói là một bộ cao thành bản phim kinh dị, James Wan cùng hắn hợp tác đều tỏ vẻ nhận đến sản xuất phương chế ước, kịch bản cùng chỉnh thể phong cách đều không tính hoàn mỹ, mặt sau lại quay chụp phim kinh dị mà nói muốn tận lực tránh cho giẫm lên vết xe đổ, khả năng trở về tiểu thành bản độc lập phim kinh dị.

Lại chính là, James Wan cùng bên cạnh nhân nói qua, tại cưa điện sau không chuẩn bị lại chụp huyết tương loại hình phim, mà là chuẩn bị tham thảo phụ thể cùng khu ma, nhân vật chính không phải cái gọi là “Quỷ”, mà là “Tà linh”, là cùng tôn giáo, lịch sử cùng mộng cảnh liên hệ tương đối phức tạp chủ đề.

Tại quay chụp trên thủ pháp, hắn đối với Mĩ quốc khủng bố thức ăn nhanh hình thức căm thù đến tận xương tuỷ.

Tỷ như thanh thiếu niên nhân vật chính chạy đến thâm sơn lão lâm bên trong, phạm ngốc tìm chết, nhất định muốn tại phế tích bên trong lật ra quyển sách đến không nghe khuyên bảo đem yêu quái gọi ra đến; Hoặc là một đám nhị bức thanh niên nhất định muốn đi không có bóng người liên di động điện thoại tín hiệu đều bao trùm không đến thâm sơn lão lâm hoặc là sa mạc bên trong lữ hành, sau đó gặp được biến thái giết người ma......

Thông qua Bella - Anderson thu thập tư liệu, Matthew đối với James Wan có một tương đối rõ ràng nhận thức, vị này tuổi trẻ đạo diễn tại phim kinh dị lĩnh vực thoạt nhìn rất có ý tưởng.

Mọi người đều biết, phim kinh dị là Bắc Mĩ điện ảnh thị trường dễ dàng nhất lấy tiểu bác đại điện ảnh loại hình, rất nhiều loại nhỏ điện ảnh công ty cùng điện ảnh phòng công tác, thực ra chính là lấy chế tác B cấp phim kinh dị làm chủ, dù cho chỉ có thể ngắn ngủi cụm rạp mấy ngày du, thường thường cũng có thể thông qua hậu kỳ băng ghi hình cùng đĩa phim thu nhập thu hồi phí tổn, hơn nữa sinh ra lợi nhuận.

Mà một đạo diễn tại tiểu chế tác trung phát huy tác dụng sẽ càng đại.

James Wan tương lai có phải hay không một xuất sắc phim kinh dị đạo diễn? Còn hay không sẽ sáng tạo giống [ Saw ] như vậy lấy tiểu bác đại kỳ tích?

Đây mới là Matthew chân chính quan tâm địa phương.

Còn có, nhìn thấy James Wan cùng Ôn Tử Nhân này Hoa kiều danh tự, hắn tổng có chủng mơ hồ quen thuộc cảm, lại nghĩ không ra ở địa phương nào xem qua cùng nghe nói qua.

Dựa theo mấy năm gần đây trải qua phán đoán, có thể khiến hắn có loại cảm giác này Hollywood trong giới nhân, hoặc là từng là Wachowski huynh đệ biến tỷ muội siêu cấp kì ba, hoặc chính là từng đỉnh đỉnh có danh nhân vật.

Căn cứ Bella - Anderson thu thập tư liệu, James Wan trừ muốn dùng điện ảnh dọa người, cũng không có cái gì kỳ lạ ham mê.

Kia hắn là siêu cấp kì ba khả năng tính hẳn là rất nhỏ.

Theo sau, Matthew chuyên môn xem xét dưới cùng James Wan có trực tiếp quan hệ mấy bộ phim Bắc Mĩ box office tình huống,[ Saw ]5600 vạn dollar,[ Saw 2]8700 vạn dollar trở lên,[ Saw 3]8000 vạn dollar xuất đầu,[ Saw 4]6300 vạn dollar trở lên,[ Saw 5] đang tại quay chụp......

Tuy rằng không có bất cứ một bộ Bắc Mĩ box office có thể vượt qua 1 ức dollar, nhưng đối với thấp thành bản phim máu me đến nói, như vậy box office thành tích cơ hồ nhanh đến trần nhà .

Chung quy thích loại này siêu cấp trọng khẩu vị người xem số lượng hữu hạn, đây là khách quan tồn tại tình huống, sẽ không bởi vì James Wan mà thay đổi.

Hai ngàn vạn dollar đầu tư Dead Silence liền có điểm như vậy , Bắc Mĩ box office chỉ có 1680 vạn dollar, may mắn băng ghi hình cùng đĩa phim thu nhập cũng không tệ lắm.

Này bộ phim nghe nói Universal ảnh nghiệp cao tầng cấp James Wan chuyên môn trang bị một người sản xuất, nghiêm khắc hạn chế hắn đạo diễn quyền lực.

Xem qua này mấy, Matthew dần dần hình thành một rõ ràng khái niệm, nếu tương lai có cơ hội cùng James Wan hợp tác mà nói, nhất định phải khống chế phí tổn, liền làm tiểu thành bản phim kinh dị, sau đó cấp James Wan thích hợp đạo diễn quyền lực......

James Wan có thể làm tới trình độ nào, hắn cũng không phải rất rõ ràng.

Bất quá, giống như vậy từ tiểu phí tổn lập nghiệp đạo diễn, lại có [ Saw ] làm chống đỡ, chỉ cần theo sau phim có thể lại lần nữa bùng nổ một chút, khẳng định sẽ được đến rất nhiều công ty sản xuất phim chú ý cùng ưu ái.

Loại sự tình này xuống tay nhất định phải sớm.

Huống hồ, mấy trăm vạn dollar tiểu đầu tư đối Matthew đến nói không đáng kể chút nào, dù cho tất cả đều bồi điệu cũng thoải mái gánh vác được, nhưng James Wan lại đến một lần [ Saw ] bàn lấy tiểu bác đại đâu? Có thể thực hiện gấp bội lợi nhuận đều rất nhẹ nhàng.

Này mấy chỉ là thiết tưởng, cụ thể còn muốn đẳng James Wan làm hoàn hắn phim phóng sự lại nói, từ trên trình độ nào đó đến nói, Matthew cũng là chuẩn bị tại có thể gánh vác phạm vi bên trong, đánh cược một chút James Wan tương lai.

Điện ảnh sản nghiệp hướng tới là phiêu lưu cùng lợi nhuận đều tương đối cao sản nghiệp, truyền thống chế tạo nghiệp hôm nay lợi nhuận tỷ lệ có thể có 10% đều là cao , một bộ điện ảnh đầu tư, nếu thành công mà nói, lợi nhuận thường thường không chỉ 10%.

Matthew lại nhớ đến James Wan nói với hắn qua những lời này, vị này rất có ý tưởng phim kinh dị đạo diễn, có lẽ có thể sáng lập một khủng bố vũ trụ cũng nói không chừng đâu.

Theo sau trong vài ngày, hắn chuyên môn tìm thời gian, cùng James Wan đi [ Saw 5] trường quay chuyển chuyển, nhìn xem phim máu me là như thế nào quay chụp .

Rất rõ ràng, James Wan tựa hồ cũng có ý cùng hắn giao hảo.

Loại sự tình này Matthew không khó lý giải, James Wan cùng Justin Lin quan hệ không sai, hẳn là biết hắn đầu tư điện ảnh trạng huống, tựa như hắn sớm nhất cùng David - Ellison như vậy, làm một đạo diễn mà nói, có kim chủ duy trì thực ra rất trọng yếu.

Nói đến cùng, Hollywood chung quy là giới kinh doanh, tiền tài thường thường ý nghĩa rất nhiều thứ.

Matthew cũng tại ảo tưởng, lộng bộ tiểu thành bản phim kinh dị, box office sản xuất có thể đạt tới chế tác phí tổn gấp mười lần trên đây......

Này cũng không dễ dàng, hết thảy vỏn vẹn tồn tại cùng thiết tưởng trong, hậu tục thế nào phát triển, còn muốn hắn đúng lúc điều chỉnh.

Tháng tư sơ, trải qua lâu dài chiếu phim sau, I Am Legend chính thức cáo biệt Bắc Mĩ rạp chiếu phim, lưu lại 3 ức 6320 vạn dollar Bắc Mĩ box office số liệu, hải ngoại box office cũng nhất cử đột phá 4 ức 5000 vạn dollar đại quan, toàn cầu box office gia tăng cao tới 8 ức 1500 vạn dollar trở lên.

Tuy rằng phim còn tại một ít hải ngoại quốc gia cùng địa khu phát hành, nhưng cơ bản đều là nhân khẩu quy mô hữu hạn tiểu thị trường, Warner Bros dự tính I Am Legend toàn cầu box office điểm rơi đem tại 8 ức 2000 vạn dollar tả hữu.

Mặc kệ từ phương diện nào cân nhắc, đây đều là một bộ thương nghiệp bên trên cực kỳ thành công tác phẩm, hơn nữa kịch một vai tính chất, cũng hướng toàn thế giới chứng minh Matthew sở có được cường đại box office kêu gọi lực.

Warner Bros phương diện, đã cùng Helen - Hermann triển khai tiếp xúc, đàm phán về Christopher - Nolan tân phim nam chính sự vụ, cứ việc còn không có lấy đến càng thêm tỉ mỉ xác thực kịch bản, bất quá Matthew vẫn là khiến Helen trước cùng Warner Bros đàm , hắn cơ bản đã xác định này hạng mục chính là từng xem qua [ Inception ].

Paramount ảnh nghiệp cùng Stephen - Sommers bên kia còn không có tin tức, tân kịch bản đến hiện tại cũng không có hoàn thành, căn cứ Helen - Hermann theo như lời, Hasbro đối với phủ định kịch bản lần nữa đến có một chút băn khoăn, tại tân kịch bản biên soạn trong đưa ra một ít bất đồng cái nhìn.

Này hạng mục hậu tục sẽ như thế nào phát triển, hiện tại rất khó nói.

Từ tháng tư trung tuần bắt đầu,[ Fast and Furious 4] kịch tổ rời đi Disney xưởng sản xuất, chuyển hướng Los Angeles đầu đường.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 646: Giết Người Diệt Khẩu

Los Angeles nam bộ đi thông Long Beach một giao lộ, một tòa đại hình tửu ba bên ngoài, ô tô động cơ tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, đan từ trên thanh âm không khó phán đoán dừng ở nơi này bốn chiếc xe tất cả đều có siêu cấp đại trái tim --V8 động cơ.

Bốn chiếc cơ nhục xe xếp ra hàng ngang, dị thường loá mắt.

Đồng ô tô như vậy hấp dẫn nhân , còn có hiện trường một đám dáng người gợi cảm, mặc kình bạo Latin nữ lang, các nàng phảng phất là sắt thép trong rừng rậm điểm xuyết như vậy chói mắt.

Tại đạo diễn Justin Lin yêu cầu dưới, có một đài máy quay phim màn ảnh chuyên môn từ các nàng cái mông cùng bộ ngực gian không ngừng chuyển hoán.

Liền cùng trên thế giới sở hữu đua xe thi đấu như vậy, đầu đường đua xe đồng dạng không thể thiếu đua xe nữ lang.

Chủ máy quay phim thông qua cao cao điếu tay mắc thượng bốn chiếc ô tô phía trước, màn ảnh xuyên thấu qua đặc chế cửa sổ xe thủy tinh, phân biệt cho Matthew, Paul - Walker cùng mặt khác hai danh diễn viên một đặc tả màn ảnh.

Motor tiếng nổ vang càng vang, đuôi xe toát ra từng trận sương khói......

Một đua xe nữ lang đạp lên giày cao gót, vặn khêu gợi dáng người, đi tới bốn chiếc ô tô phía trước.

“OK !” Justin Lin giơ lên loa, la lớn,“Này một điều qua !”

Nghe được hắn lời nói, Matthew đóng lại ô tô động cơ, đẩy cửa xuống xe, bọn họ cũng sẽ không trực tiếp lái xe tiến hành thi đấu.

Justin Lin lúc này lại hô,“Bố cảnh tổ, chuẩn bị !”

Bố cảnh tổ bố cảnh sư lập tức tiến vào trong xe, tại cửa sổ xe cùng điều khiển vị mặt sau bố trí màn xanh.

Matthew tạm thời không có chuyện cần làm, cùng đạo diễn Justin Lin trao đổi vài câu kế tiếp quay chụp sự tình, một chén nước đột nhiên từ phía sau đưa tới trước mặt hắn.

Tiếp nhận chén nước, uống một ngụm, hắn vừa định thói quen tính nói cám ơn, phát hiện thò đến trước mặt thủ thon dài mà lại tinh xảo, rõ ràng không phải Bella - Anderson thủ.

Matthew quay đầu nhìn, Lily - Collins liền tại bên trái phía sau cười hì hì nhìn hắn.

“Lily......” Matthew có điểm kinh hỉ,“Sao ngươi lại tới đây?”

Từ Matthew trong tay tiếp nhận chén nước, vặn lên nắp ly, Lily - Collins tiến lên một bước, đứng bên cạnh hắn, lúc này mới nói,“Alice - Cullen vai diễn đều chụp xong, ta liền từ Portland trở lại, nghe nói các ngươi đêm nay ở trong này quay chụp, chuyên môn lại đây xem xem.”

“Bella đâu?” Matthew hỏi.

Lily - Collins vươn ra một ngón tay, chỉ chỉ bên ngoài xa xa,“Vừa có người cho nàng gọi điện thoại, nàng tiếp điện thoại đi, ta liền tạm thời đem ngươi tư nhân trợ lý công tác muốn lại đây.”

Matthew gật gật đầu, Lily - Collins nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi,“Ngươi xem đến ta mất hứng sao?”

Nhìn Lily - Collins kia trương tinh xảo, thảo hỉ lại xinh đẹp khuôn mặt, Matthew lập tức nói,“Đương nhiên cao hứng, có ai nhìn thấy Thiên Sứ Lily sẽ không cao hứng?”

Lily - Collins cười hì hì kéo lại hắn một căn cánh tay, nói,“Vẫn là ngươi nơi này hảo,[ Twilight ] kịch tổ đợi đến để người đau đầu a.”

Matthew kỳ quái hỏi,“Làm sao?”

“Không có cái gì.” Lily - Collins không tưởng dùng kia vài rách nát sự quấy rầy Matthew, nói,“Ta có thể ứng đối, chính là có điểm phiền.”

Matthew cũng không có hỏi nhiều, thực ra [ Twilight ] tiền kỳ trù bị thời điểm, hắn liền nghe nhân nói đến qua, làm kịch tổ trung phân lượng nặng nhất hai nữ diễn viên, Nina - Dobrev cùng Lily - Collins ở giữa tương đương không đối phó.

Loại tình huống này tại Hollywood quá thường thấy, hắn không có ra tay can thiệp qua, muốn tại Hollywood hỗn ra thành quả, nếu ngay cả điểm ấy phiền toái nhỏ đều ứng phó không được, mặt sau sẽ gặp được càng nhiều đường vòng.

Hai người có không hàn huyên một hồi, Lily - Collins đột nhiên hỏi nói,“Matthew, Nina - Dobrev nói đang tại với ngươi kết giao, là thật sao?”

Matthew căn bản không để ý người khác đối với này phương diện cái nhìn, thuận miệng nói,“Xem như đi.”

Lily - Collins từ rất sớm phía trước chính là Matthew phấn ti , đối với Matthew rất nhiều diễn xuất tự nhiên có điều lý giải, nghe được hắn nói lời này, lập tức sáng tỏ gật đầu,“Ta hiểu được.”

“Ngươi minh bạch cái gì?” Matthew quay đầu nhìn nàng hỏi.

Lily - Collins lắc lư tiểu đầu nói,“Nina - Dobrev cùng Scarlett Johansson cùng Jessica - Alba những người đó không có phân biệt, chỉ là của ngươi lâm thời giường bạn mà thôi.”

“Ngươi biết nhiều như vậy.” Matthew cố ý nói đùa,“Ta nên hay không đem ngươi ném tới Thái Bình Dương bên trong giết người diệt khẩu?”

Lily - Collins trừng lớn ánh mắt,“Uy ! uy ! uy......” Nàng buông ra Matthew cánh tay, chỉ chính mình khuôn mặt, nói,“Ta như vậy xinh đẹp khả ái, ngươi bỏ được đem ta ném xuống biển uy ngư sao?”

Matthew rất chăm chú nói,“Mở to mắt đương nhiên không nỡ được, nhưng ta sẽ nhắm mắt lại ném .”

Bốn chiếc ô tô kéo ra khoảng cách nhất định, đều đang khẩn trương bận rộn bố trí, mặt khác mấy cái diễn viên cũng nhàn xuống dưới, Matthew cùng Lily - Collins lại nói không vài câu, Paul - Walker tìm lại đây.

“Matthew.” Paul - Walker nhìn Lily - Collins, hảo kỳ hỏi,“Vị này là......”

Lily - Collins lại ôm lấy Matthew cánh tay, cố ý dùng vui đùa khẩu khí nói,“Ta là Matthew bạn gái, ta nhận thức ngươi, ngươi là Paul - Walker.”

Paul - Walker hảo kỳ nhìn Matthew, ánh mắt trong tất cả đều là kinh ngạc, tựa hồ đang hỏi ngươi chừng nào thì có chính quy bạn gái .

Matthew gấp khúc ngón tay, nhẹ nhàng bắn Lily - Collins trán một chút, nói,“Nàng với ngươi nói đùa.” Lập tức, hắn vi Paul - Walker giới thiệu nói,“Đây là Lily - Collins, ta từ Ác Ma hiệu trưởng trong tay giải cứu đi ra tiểu học sinh.”

Lily - Collins lập tức bất mãn nói,“Tiểu học sinh? Nhờ a, Matthew, ta đều mười chín tuổi .”

Không biết nào chiếc xe lúc này bị người phát động ,V8 động cơ tiếng nổ vang, giống như rít gào dã thú, Lily - Collins ngược lại nhìn về phía bên kia, cùng hiện trường vây xem fan điện ảnh như vậy, lớn tiếng kêu lên.

Qua vài giây, nàng dừng lại quay đầu nhìn nhìn Matthew, lại nhìn nhìn Paul - Walker, nói,“Các ngươi có cái gì thật kỳ quái ? Ta vốn chính là fan điện ảnh, nhìn thấy quay chụp đương nhiên sẽ hưng phấn.”

Matthew bất đắc dĩ lắc đầu, đối Paul - Walker nói,“Mặc kệ nàng.”

Paul - Walker không lại quản tiếp tục ồn ào Lily - Collins, hỏi Matthew,“Ta nghe nói Van Diesel hướng pháp viện đệ trình xin, yêu cầu pháp viện phát ra lệnh cấm, khiến chúng ta đình chỉ sử dụng Dominic - Toretto nhân vật này danh tự, hơn nữa tạm dừng quay chụp trung xâm quyền hành vi?”

“Là có chuyện như vậy.” Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Pháp viện phương diện ba ngày trước cũng thông lệ hỏi thăm qua kịch tổ.”

Hắn cười cười, nói,“Ngươi yên tâm hảo, Van Diesel sẽ không mang đến phiền toái, Dominic - Toretto là hắn biểu diễn nhân vật không sai, nhưng bản quyền không ở hắn trong tay, pháp viện phương diện đã minh xác bác bỏ hắn xin.”

“Này đầu trọc thật ghê tởm !” Paul - Walker đối Van Diesel không nửa điểm ấn tượng tốt,“Tại trường quay thời điểm, chính là một căn giảo thỉ côn, bị đá ra này hệ liệt, còn muốn tiếp tục đương giảo thỉ côn.”

Matthew ngược lại có vẻ không thế nào để ý,“Van Diesel tiền đồ cơ bản xong đời , hiện tại chỉ có thể tại B cấp phiến bên trong kiếm ăn, làm như vậy phỏng chừng một phương diện là tưởng ghê tởm chúng ta, một phương diện khác là tưởng xem xem có hay không chỗ trống có thể chui, kiếm bút cái gọi là giải hòa phí.”

Lúc trước hắn cùng David - Ellison lấy xuống này hệ liệt tục tác bản quyền, liền suy xét đến rất nhiều tình huống, bọn họ lấy đến tay là phim 100% bản quyền, không tồn tại bất cứ tranh luận.

Van Diesel tưởng tại bản quyền phương diện cấp kịch tổ chế tạo phiền toái, căn bản không có khả năng.

Paul - Walker vẫn là có điểm tức giận,“Thật muốn đem Vin Diesel đầu trọc nhét vào hắn trong mông.”

“Uy......” Lily - Collins đột nhiên quay đầu, đối Matthew cùng Paul - Walker nói,“Các ngươi trước mặt một nữ hài nói thô tục hảo sao?”

Matthew trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn,“Liền ngươi bận rộn.”

Kia chiếc đua xe quay chụp tựa hồ tạm dừng , lâm thời trường quay im lặng rất nhiều, Bella - Anderson tìm lại đây, đến gần Matthew bên cạnh, nói,“Helen gọi điện thoại tới, Rolex phương diện phát đến chính thức thư hàm, từ năm nay tháng bảy bắt đầu, khiến ngươi đảm nhiệm phẩm bài toàn truyền thông hình tượng người phát ngôn.”

Matthew gật gật đầu,“Ta biết.”

Bella - Anderson còn nói thêm,“Helen ngày mai sẽ tạm thời buông xuống trong tay công tác, đi Thụy Sĩ Geneve Rolex tổng bộ, cùng bọn họ bắt đầu tân đàm phán.”

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Bella, nàng phụ trách bộ phận công tác, tạm thời tùy ngươi đến tiếp thụ.” Hắn lại dặn dò nói,“Nhớ rõ đem mỗi kỳ [ New York thời báo ] dễ bán thư bảng xếp hạng cho ta tập hợp một phần.”

Từ năm trước nhớ tới đầy mặt sữa bò đại biểu tỷ bắt đầu, hắn liền vẫn đang chú ý tân đưa ra thị trường tiểu thuyết trung có hay không [ Hunger Games ] này quyển sách, như là tiểu thuyết điện ảnh bản quyền thu mua loại sự tình này, tự nhiên là ra tay càng sớm càng có ưu thế, bằng không đẳng bộ sách chân chính hỏa bạo lên đến, không nói trả giá bản quyền phí vấn đề, chỉ riêng là Hollywood các đồng hành cạnh tranh liền sẽ để người đau đầu.

Tiểu thuyết phương diện hắn đang tại chú ý không chỉ là [ Hunger Games ], đoạn thời gian trước đã khiến Helen - Hermann tìm hảo một tay súng, song phương ký tên nghiêm khắc bản quyền hiệp nghị, lấy phi thường có lực hấp dẫn thù lao, khiến tay súng ở trên mạng internet viết một thiên Isabella - Swan cùng Edward - Cullen đồng nhân ngược luyến tiểu thuyết.

Lúc trước chỉ là nhìn tiểu thuyết vài mươi tờ đầu, vẫn là ở trên di động, hắn căn bản không nhớ rõ cái gì nội dung, chỉ có thể cấp ra bá đạo tổng tài luyến thượng Mary Sue siêu cấp S/M làm kịch tình chủ đề phương hướng, khiến vị kia tay súng đem các loại công cụ cụ thể hội, nội dung chừng mực phóng đại đến Bắc Mĩ hệ thống mạng có thể cho phép lớn nhất chừng mực......

Vừa hắn nói khiến Bella - Anderson tạm thời tiếp nhận Helen - Hermann bộ phận công tác, thực ra chính là chỉ phương diện này.

Nếu [ Twilight ] điện ảnh có thể hỏa bạo mà nói, này thiên đồng nhân tiểu thuyết cũng liền có hấp dẫn nhân tiền vốn, đến lúc đó mặc kệ là hôi là hắc vẫn là phi, hắn đều có thể tận tình thao tác.

Giải thích hoàn Bella - Anderson, Matthew được đến thông tri, nên hắn lên sân quay chụp .

Hắn lập tức đi vào trường quay, chui vào một chiếc cơ nhục trong xe, tại kỹ năng đặc biệt chỉ đạo hiệp trợ dưới, tại trong xe không ngừng làm ra đảo quanh phương hướng, đổi mới đương vị, đột nhiên phanh lại đợi đã (vân vân) động tác.

Matthew sẽ không tự mình lên sân quay chụp đua xe vai diễn, này mấy màn ảnh đều sẽ thông qua cắt nối biên tập cắm vào phi xa vai diễn trong.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 647: Còn Sống Trở Về

Mĩ mặc biên cảnh hoang nguyên bên trên, một chi thật dài đoàn xe tại cách ly tường phụ cận đóng quân thành doanh địa, từng chiếc tạo hình cuồng bạo ô tô từ vận chuyển hàng hóa xe kéo bên trên mở xuống dưới, kịch tổ bắt đầu khẩn trương bận rộn bố trí, trong đó có một chi tiểu đội ngũ thượng đến phụ cận trên sườn núi, một chiếc Benz E63AMG cùng một chiếc Dodge Challenger chạy đến triền núi bên cạnh đối diện cách ly tường địa phương, chuẩn bị bắt đầu quay chụp.

Theo sau, Matthew cùng Paul - Walker đi lên, phần mình đứng ở hai chiếc ô tô phía trước.

Kịch tổ bố trí trường quay tốc độ phi thường mau, máy quay phim mắc hảo sau, đạo diễn Justin Lin đi trước mặt sau dặn dò mở ra xe máy tới được Gal - Gadot một tiếng, tiếp lại đến đến Matthew cùng Paul - Walker bên cạnh.

“Matthew, Paul, nhớ rõ khiến không khí phát triển một ít !” Justin Lin trịnh trọng dặn dò nói,“Còn có, Matthew, cuối cùng đừng quên hôn Gadot.”

“Ta biết.” Matthew trả lời.

Paul - Walker đối Justin Lin nhẹ nhàng gật gật đầu.

Justin Lin trở lại chính mình đạo diễn vị trí, lập tức ra lệnh một tiếng, quay chụp nhanh chóng kéo ra đại mạc.

Matthew ngồi ở Benz E63AMG trên đầu xe, trầm mặc ngưng mắt nhìn cách ly tường bên kia Mexico, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa thành trấn, Paul - Walker từ mặt đất nhặt lên một hòn đá, dùng lực hướng tới cách ly tường bên kia ném qua.

“Này đạo tường luôn luôn liền không ngăn cản qua thuốc phiện cùng lẻn vào.” Paul - Walker bỗng nhiên mở miệng nói.

Xe máy tiếng nổ vang từ sơn dưới dốc truyền đến, một mặc màu đen bộ đồ bó sát người, mang màu đen mũ giáp kỵ thủ điều khiển mô tô theo đường mà đến, sau đó dừng ở xe Benz đối diện.

Kỵ thủ chống mô tô, tháo xuống mũ giáp treo tại trên tay lái, lộ ra Gal - Gadot cường tráng gương mặt.

Matthew lập tức nghênh đón, liền đứng ở Gal - Gadot phụ cận, Gal - Gadot lộ ra tươi cười, sửa sang lại tán loạn tóc, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Matthew.

“Ta nghĩ đến ngươi sẽ không xuất hiện .” Matthew nói.

“Ngươi cứu ta mệnh.” Gal - Gadot tóc theo phong tại phiêu động,“Ta tưởng trả lại ngươi nhân tình.”

Nàng hai tay sao tiến trong túi quần, càng thêm đột hiện ra eo thon chân dài ưu thế,“Ta sẽ giúp ngươi tìm ra Braga.”

Khi nói chuyện, Gal - Gadot từ trong túi móc ra một tờ giấy, đưa cho Matthew, Matthew tiếp nhận đến, cúi đầu nhìn thoáng qua, bình tĩnh nói,“Cám ơn.”

Gal - Gadot đột nhiên thò tay giữ chặt hắn cánh tay, nhắc nhở nói,“Sean, các ngươi đi vào trong đó chính là tự sát !”

Matthew trên mặt biểu tình không có bất cứ biến hóa,“Ta không có lựa chọn nào khác.”

Hắn xoay người liền chuẩn bị rời đi.

Nhưng Gal - Gadot kéo thủ không có buông ra, còn nói thêm,“Ta biết ngươi ngày đó nói được chính là ta, chỉ là ta không muốn thừa nhận bị ngươi hấp dẫn .”

Nàng hướng phía trước một bước, hai tay đặt ở Matthew cơ nhục gồ lên ngực, tựa hồ phi thường không tha.

Matthew không có bất cứ do dự, dựa theo thiết lập vai diễn, một phen ôm chặt Gal - Gadot, liền hôn ở hai phiến trên môi đỏ mọng.

Hai người dùng lực hôn cùng một chỗ.

Theo sau, Gal - Gadot dẫn đầu buông ra Matthew, gắt gao theo dõi hắn ánh mắt, nói,“Sống trở về, ta sẽ nhìn ngươi, nhất định phải sống trở về.”

Nói xong câu này, nàng xoay người mà đi, cưỡi lên xe máy, đội mũ giáp, cũng không quay đầu lại ly khai.

Paul - Walker hai tay ôm ngực, nói lên kịch tổ chuyên môn thiết kế một câu lời kịch,“Đề đề nghị, chúng ta có thể sống trở về mà nói, ngươi hồi tâm đi, đừng cô phụ này nữ hài.”

Matthew nhìn xe máy đi xa phương hướng, nói,“Này chỉ là bắt đầu.”

“OK !” Đạo diễn Justin Lin hô,“Trận này qua, chúng ta chuyển trường, đi triền núi mặt sau !”

Kịch tổ nhân viên bắt đầu bận rộn thu thập phần mình phụ trách thiết bị, Matthew trở lại Benz xe hơi tiền, kéo ra cửa xe chuẩn bị lên xe, phát hiện bên kia Paul - Walker vẫn cười, cười đến cũng nhanh không kịp khép miệng .

“Paul......” Matthew xung bên kia nói,“Có như vậy hảo cười sao?”

Hắn không hỏi, Paul - Walker vẫn là vụng trộm cười, này một hỏi, Paul - Walker rốt cuộc nhịn không được, lớn tiếng nở nụ cười.

“Ha ha...... Ha ha......”

Matthew thò ngón tay chỉ hắn,“Có cái gì buồn cười .”

Paul - Walker thở phì phò nói,“Ngươi không cảm thấy này lời kịch cùng ngươi đặc biệt hợp với tình hình sao?”

Matthew hơi hơi nhún vai,“Này vốn chính là vì ta lượng thân tạo ra .”

Biên kịch thiết kế như vậy lời kịch, trước đó cùng hắn câu thông qua, cũng được đến hắn đồng ý.

Tựa như phía trước nói như vậy, hắn luôn luôn không ngại người khác đối xử thế nào hắn sinh hoạt cá nhân, hơn nữa cần mà nói, làm thành điện ảnh bên trong thú vị cảnh tượng cũng có thể.

Kịch tổ công tác nhân viên động tác phi thường mau, thu thập xong máy quay phim cùng che quang bản linh tinh dụng cụ, phân phân rút lui khỏi.

Đạo diễn Justin Lin trước khi lên xe nhắc nhở nói,“Các ngươi hai trực tiếp hồi doanh địa đi !” Tiếp hắn phân phó trợ thủ,“Chúng ta trước đi qua.”

Rất nhanh, Matthew cùng Paul - Walker cũng lên xe ly khai này phiến triền núi, bất quá hai người không có trực tiếp phản hồi doanh địa, mà là đi theo Justin Lin xe, vòng đến triền núi mặt sau, nhìn sẽ chụp nhiếp tình huống.

Cảnh này cùng bọn họ không quan hệ, mà là Gal - Gadot cùng Daniel - ngô vai diễn.

Quay chụp vẫn duy trì liên tục đến giữa trưa thời gian, đoàn người mới phản hồi do phần đông chiếc xe tạo thành đoàn xe trong, kế tiếp một đoạn thời gian, kịch tổ đều phải đóng quân ở trong này, quay chụp làm phim cao trào truy xe, đánh nhau cùng bắn nhau động tác vai diễn.

Đương nhiên, Matthew đám người sẽ không tự mình lên xe tham dự đua xe vai diễn quay chụp, liền cùng phía trước như vậy, bọn họ chỉ cần ngồi ở trong xe bày ra tạo hình, quay chụp một ít thao tác chiếc xe màn ảnh, đẳng hậu kỳ chế tác thời điểm, hoàn toàn có thể thông qua cắt nối biên tập đến thực hiện.

Lại đây phía trước, Gal - Gadot muốn tự mình tham dự điều khiển xe máy cùng độc phiến tác chiến màn ảnh, bị Matthew trực tiếp phủ quyết rớt, chủ yếu diễn viên kế tiếp còn có rất nhiều hí muốn quay chụp, một khi ra ngoài ý muốn mà nói, toàn bộ kịch tổ tiến độ đều sẽ nhận đến rất lớn ảnh hưởng.

Theo sau hơn một tuần bên trong, va chạm, phi xa, bắn nhau, lật xe đợi đã (vân vân), đều trở thành trường quay chủ đề, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có ô tô đâm ngã, báo hỏng chiếc xe liên tiếp không ngừng bị kéo xe chở đi.

May mà Bắc Mĩ ô tô tương đối đến nói tương đối tiện nghi, hai ba vạn dollar liền có thể làm đến rất không sai xe, kịch tổ tài chính dự toán tương đương sung túc, đâm hủy mười mấy hai mươi chiếc xe không đáng kể chút nào.

Kịch tổ lớn nhất đan hạng chống ra, thực ra vẫn là Matthew thù lao, làm hôm nay hồng đến phát tím box office hồng tinh, Matthew đương nhiên sẽ không ngốc đến bởi vì này bộ phim trung có hắn một nửa đầu tư liền không muốn thù lao.

Hết thảy đều là dựa theo trong giới bình thường quy tắc đến làm.

Hắn thù lao là 2000 vạn dollar cơ sở thù lao, cộng thêm 5% toàn cầu box office phân thành.

Toàn kịch tổ bao gồm David - Ellison ở bên trong, không có bất luận kẻ nào có thể nói ra cái gì đến, bởi vì tất cả mọi người biết, đây là Matthew bình thường nhất bất quá thù lao.

So sánh dưới, mặt khác diễn viên thù lao tắc muốn thấp hơn nhiều, Paul - Walker mặc dù ở [ Bích Hải truy tung ] bên trong lấy đến qua 850 vạn dollar thù lao, nhưng này bộ phim không xong box office, khiến hắn theo sau thù lao đại ngã, lần này 600 vạn dollar thù lao, trong đó có bộ phận vẫn là bởi vì tục tập điện ảnh gia thành hiệu quả.

Jordana - Brewster năm gần đây cơ hồ không có cái gì tác phẩm, nhân vật cũng đều là tại đả tương du, đặc biệt là năm trước cùng người sản xuất Andrew Form kết hôn sau, liền không lại đi công tác, nàng trên thực tế già vị nhiều nhất cũng chính là tam tuyến tiểu minh tinh, đồng dạng tại tục tập điện ảnh gia thành hiệu quả dưới, thù lao chỉ có một trăm vạn dollar.

Về phần mặt khác hai trọng yếu nhân vật diễn viên, Gal - Gadot thù lao là mười vạn dollar, Daniel - ngô là hai mươi vạn dollar.

Hai người thù lao chênh lệch một bộ phận phát ra từ tư lịch, một bộ phận khác còn lại là bởi vì giới tính.

Nghiêm khắc nói lên, Gal - Gadot vai diễn so Daniel - ngô hơn rất nhiều, nhưng đây chính là Hollywood hiện thực trạng huống, nam nữ nghiêm trọng đồng công bất đồng thù.

Toàn bộ kịch tổ nhân viên tiền lương chiếm so phi thường khỏe mạnh, bị nghiêm khắc khống chế ở 30% trong vòng, tại Hollywood xem như tương đối thấp thù lao chiếm so .

Matthew tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện chỉ riêng diễn viên thù lao liền vượt qua kịch tổ một nửa đầu tư tình huống, nói vậy, phim bình thường quay chụp chế tác tất nhiên sẽ nhận đến ảnh hưởng, cuối cùng hoàn thành khẳng định là một bộ tương đối thô ráp tác phẩm.

Đại chế tác thương nghiệp điện ảnh quay chụp không có quá nhiều tài chính mưu lợi địa phương, xài bao nhiêu tiền quay chụp chế tác, liền sẽ được đến tương ứng thành phiến.

Nói tóm lại,[ Fast and Furious 4] tài vụ phương diện không có bất cứ vấn đề lớn, hơn nữa chỉ cần kịch tổ cần, lập tức liền có thể đạt được tân tài trợ đầu tư.

Liền tại kịch tổ đến mĩ mặc biên cảnh quay chụp phía trước, một nhà đến từ Nhật Bản xe xí bởi vì Matthew danh khí cùng kêu gọi lực, chủ động tìm tới kịch tổ, muốn vi kịch tổ cung cấp một đám tài trợ chiếc xe, đặc biệt là Brian - O'Connor tòa giá.

Nhưng Matthew được đến tin tức sau, khiến râu quai nón Jack trực tiếp cự tuyệt .

Một phương diện là kịch tổ hiện tại vừa không thiếu xe, cũng không thiếu tiền, quay chụp giai đoạn mới gia nhập một nhà tài trợ khả năng sẽ quấy rầy bình thường quay chụp kế hoạch, chung quy đạo diễn Justin Lin cùng kỹ năng đặc biệt tổ đã tuyển hảo chiếc xe, thiết kế hảo cảnh tượng.

Một phương diện khác chính là này phẩm bài bản thân, Subaru danh tự khiến hắn có chút phản cảm.

Mặc kệ nói như thế nào, như vậy một nhà tài trợ cấp kịch tổ mang đến giúp đều cực kỳ hữu hạn, cự tuyệt cũng chính là thích hợp nhất lựa chọn.

Mĩ mặc biên cảnh quay chụp vẫn tiến hành tương đối thuận lợi, này được ích lợi từ đạo diễn Justin Lin cùng kỹ năng đặc biệt tổ chuẩn bị đầy đủ, đặc biệt là đạo diễn Justin Lin, sớm ở chính thức xác định trở thành đạo diễn phía trước, liền thiết tưởng rất nhiều về phim tình huống, hắn hấp thụ [ Tokyo trôi đi ] thất bại kinh nghiệm giáo huấn, tại quay chụp trung cường điệu Fast and Furious này hai điểm.

Kịch tổ mọi động tác hí, cơ bản đều là ở trên xe hoàn thành, xác thực điểm đến nói đều là tại đua xe trong quá trình hoàn thành.

Matthew cũng tại quay chụp trung kiến thức đến Hollywood kỹ năng đặc biệt lái xe nhóm có bao nhiêu cường hãn, có thể nói Hollywood có thể đánh ra nhiều như vậy điên cuồng mà lại kinh điển đua xe vai diễn, này mấy kỹ năng đặc biệt quần thể công không thể không.

Đáng tiếc, những người này tại Hollywood địa vị rất biên hóa.

Liên tục nửa tháng quay chụp sau, nơi này vai diễn dần dần tiếp cận vĩ thanh, quay chụp tiến hành thực thuận lợi, kịch tổ lại không phải không có gặp được qua phiền toái, nơi này là mĩ mặc biên cảnh tương đối hoang vu khu vực, độc phiến cùng dân vượt biên cũng không hiếm thấy.

May mà kịch tổ có số lượng đủ nhiều nhân viên bảo vệ, hai mươi bốn giờ tuần tra bảo hộ, những người đó cũng biết chính mình gặp không được quang, sẽ không chủ động lại đây trêu chọc như thế khổng lồ một kịch tổ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 648: Bệnh Nhớ Nhà

Bóng đêm càng ngày càng đậm, một ban ngày bận rộn sau, kịch tổ có phần đông chiếc xe tạo thành doanh địa rơi vào im lặng, Matthew ngồi ở chính mình xe kéo bên trong, nhìn nhìn Blog cùng Facebook, thích hợp hồi phục một ít fan điện ảnh nhắn lại.

Tuy rằng Blog cùng xã giao tài khoản, hôm nay đều có chuyên gia tại xử lý, nhưng hắn thường thường còn sẽ đi lên xem xem, ngẫu nhiên cũng sẽ tự mình phát thiên bác văn hoặc là Twitter linh tinh .

Làm xong này mấy, hắn lại đăng nhập hòm thư, xử lý gần nhất vài ngày tích cóp bưu kiện.

Mới nhất một phong bưu kiện là Lily - Collins phát tới được, nói đánh không thông hắn di động, khiến hắn hồi Los Angeles sau cùng nàng liên hệ.

Matthew đơn giản làm hồi phục, không khỏi khẽ lắc đầu, USA cơ sở kiến thiết, so với từng Thái Bình Dương bờ bên kia đến kém hơn, từ đi đến này phiến hoang dã, di động chưa từng có thu đến qua tín hiệu.

Trong lòng thổ tào qua một câu, hắn tiếp nhìn đệ nhị phong bưu kiện, đây là Helen - Hermann phát đến.

Helen - Hermann vừa từ Thụy Sĩ Geneve trở về, đã thu phục cùng Rolex phương diện mới nhất đại ngôn đàm phán, từ năm nay tháng bảy bắt đầu, hắn đem do phía trước đơn thuần Rolex mặt bằng truyền thông người phát ngôn, chuyển thành giống như tennis cự tinh Roger - Federer như vậy Rolex người phát ngôn, đại ngôn quảng cáo cũng sẽ tại toàn trên truyền thông xuất hiện, đại ngôn phí do phía trước mỗi năm 300 vạn dollar tăng lên thành 600 vạn dollar.

Này 600 vạn dollar còn có dâng lên không gian, nếu đại ngôn hiệu quả xuất sắc mà nói, tương lai năm năm mỗi năm sẽ có 10% tốc độ tăng.

Đối với này phân đại ngôn hợp đồng, Matthew rất vừa lòng, tại Rolex phần đông người phát ngôn trung, đãi ngộ không thua kém Roger - Federer.

Từ nào đó phương diện đến nói, Roger - Federer mới là Rolex đời thứ nhất ngôn nhân, bò sữa có người khác rất khó có đủ bối cảnh ưu thế -- hắn là một Thụy Sĩ nhân.

Hơn nữa tennis cuộc thi cũng là Rolex chính yếu tài trợ đối tượng.

Giữa song phương tân hợp đồng, phải đợi hắn trở lại Los Angeles sau lại ký kết.

Mặt khác, Helen - Hermann còn nhắc tới Armani, George - Clooney cùng Armani nam sĩ hiệu may phẩm bài đại ngôn hiệp ước đem cuối năm nay đến kỳ, nàng lần này từ Thụy Sĩ trở về, đi vòng Italia Milan, đi gặp Armani cao tầng cùng Giorgio Armani bản nhân một mặt, Armani phương diện cũng có ý khiến hắn thế thân George - Clooney, bất quá bên trong cũng không phải không có duy trì George - Clooney thanh âm, tạm thời còn không có thể định ra đến.

Từ hắn đại ngôn Armani nam sĩ nội y sau, này một phẩm bài lượng bán rõ rệt, mấy năm gần đây đều là trên thị trường lượng bán tốt nhất nam sĩ xa hoa nội y phẩm bài chi nhất.

Matthew cấp Helen - Hermann hồi phục một câu “Biết”, cũng liền đóng lại này phong bưu kiện.

Việc này có Helen - Hermann đi xử lý đủ rồi, không cần hắn quá nhiều bận tâm.

Cuối cùng một phong bưu kiện là Marvel ảnh nghiệp tổng tài kiêm CEO Kevin Feige phát tới được, nhắc nhở hắn trở về sau đi vi [ Iron Man ] hai trường thôi giới hội trạm đài, đồng thời đừng quên tháng năm sơ tham gia phim lần đầu thức.

Này bộ Marvel bản bộ chế tác siêu cấp anh hùng điện ảnh, sớm ở hai tháng phân liền hoàn thành toàn bộ hậu kỳ chế tác, đệ nhất chi video quảng cáo tại Super Bowl thượng truyền phát , đến hiện tại mới thôi cũng thả ra chính thức trailer, cứ việc không thiếu fan điện ảnh đối trailer đánh giá rất cao, nhưng truyền thông cùng nghiệp nội không phải rất xem hảo này bộ phim tiền cảnh.

Nghi ngờ chủ yếu tập trung tại hai phương diện, một là Marvel bản bộ khuyết thiếu độc lập sản xuất kinh nghiệm, hai là Iron Man so với Spiderman hoặc là Batman chi lưu, tại mĩ mạn giới chỉ có thể xem như một nhị tuyến siêu cấp anh hùng.

Trailer thả ra sau, thậm chí rất nhiều fan điện ảnh đều ở trên mạng biểu đạt qua nghi hoặc, này xuyên thân Thiết Y người là ai?

Matthew đi đến bên này nhiều năm, đại khái có điều lý giải, Iron Man truyện tranh cùng từng hắn đã biết Iron Man điện ảnh hoàn toàn bất đồng, tại Bắc Mĩ phần đông siêu cấp anh hùng truyện tranh bên trong không tính nhiều thu hút.

Từ chín mươi niên đại đến hiện tại, Marvel truyện tranh cơ hồ đem chính mình kì hạ được hoan nghênh nhất các siêu cấp anh hùng điện ảnh bản quyền đều bán đi , lấy này đổi về Marvel truyện tranh tiếp tục kiên trì xuống dưới tài chính.

Matthew gần nhất vẫn đang bận rộn, Marvel ảnh nghiệp bên kia có đoạn thời gian không đi, còn chưa xem qua [ Iron Man ] thành phiến, bất quá từ trên trailer đến xem, hiệu quả tựa hồ rất không sai, chính là trong trí nhớ kia phó bộ dáng.

Chỉ cần này bộ siêu cấp anh hùng điện ảnh có thể box office đại bạo, Marvel truyện tranh vận mệnh cũng sẽ vì này mà thay đổi.

Nhớ rõ sau này Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh đều là Địch bảo bảo phiến đầu, nhớ không lầm mà nói, Marvel truyện tranh mặt sau hẳn là bị Walt Disney thu mua .

Nghĩ đến đây, Matthew không khỏi tính toán lên, nếu Địch bảo bảo còn muốn thu mua Marvel truyện tranh mà nói, hắn có thể từ giữa đạt được cái gì?

Hắn ngồi ở trong xe kéo suy xét một đoạn thời gian, đại khái là xem màn hình máy tính thời gian có điểm trưởng, ánh mắt ít nhiều có chút không thoải mái, không khỏi nhẹ nhàng xoa xoa ánh mắt, ngược lại càng thêm khó chịu , lập tức đóng lại máy tính đi rửa mặt, sau đó mở ra kéo xe môn, tính toán hô hấp hô hấp mới mẻ không khí.

Ban đêm phong mang theo một cỗ tươi mát ý lạnh, nghênh diện thổi tới trên mặt, Matthew nháy mắt thư thái rất nhiều.

“Vẫn là đi bên ngoài chuyển chuyển đi......”

Hắn quay người cầm lấy tùy thời có thể liên lạc loại nhỏ bộ đàm, ra kéo xe hướng tới bên ngoài đi.

Bên này vừa đóng cửa, liền nhau kéo xe môn mở ra, Braun - Williams đi ra, Matthew hướng hắn ý bảo xuống trong tay bộ đàm, nói,“Ta tùy tiện đi một chút, không có việc gì, ngươi đừng cùng .”

Braun - Williams không có nghe hắn mà nói, vẫn là xa xa đi theo mặt sau.

Đoàn xe cấu thành doanh địa trong lấp lánh vô số ánh sao, bởi mĩ mặc biên cảnh địa khu luôn luôn không thế nào thái bình, Matthew đi ra ngoài không bao nhiêu xa, liền trước sau gặp hai tốp tuần tra nhân viên, đây cũng là kịch tổ an toàn trọng yếu bảo đảm.

Matthew tương đương coi trọng kịch tổ an toàn vấn đề, Los Angeles nội thành trị an đều chưa nói tới bao nhiêu hảo, hắn quần lót bị trộm án đến hiện tại còn không có phá hoạch, lại càng không cần nói loại này độc phiến cùng dân vượt biên thường xuyên ẩn hiện địa phương .

Lại đi tiếp về phía trước một hồi, hắn nhìn thấy phía trước hai chiếc kéo xe ở giữa, một mặc màu trắng bó sát người T-shirt cùng thâm sắc tu thân tử khố cao gầy nữ nhân đi qua, quẹo vào mặt khác một chiếc kéo xe mặt sau, lập tức nhanh hơn cước bộ đuổi theo, chuyển qua sau, phát hiện người nọ chính là Gal - Gadot.

Gal - Gadot tựa hồ nghe đến phía sau tiếng bước chân, vừa lúc quay đầu nhìn lại đây.

Matthew lập tức đi qua, vừa đi vừa chào hỏi,“Buổi tối hảo, Gadot.”

“Buổi tối hảo.” Gal - Gadot xung hắn gật gật đầu.

Matthew vài bước đi đến bên người nàng, hỏi,“Đã trễ thế này, còn chưa nghỉ ngơi?”

Gal - Gadot quay đầu xung hắn cười cười,“Ngươi không phải cũng không nghỉ ngơi sao?”

“Công tác quá nhiều, xem bưu kiện nhìn xem đầu trướng.” Matthew thuận miệng nói,“Ánh mắt cũng không thoải mái, liền đi ra hô hấp dưới mới mẻ không khí.”

“Ta ngủ không được.” Gal - Gadot nói.

Matthew hảo kỳ hỏi,“Công tác nhiều, áp lực đại?”

Gần nhất vài ngày, chủ yếu quay chụp là Gal - Gadot bắn nhau hí, động tác hí đối với rất nhiều nữ nhân tới nói đều là chỗ khó.

Gal - Gadot dưới chân thả chậm, vừa chậm rãi hướng về phía trước đi, vừa nói,“Điểm ấy lượng công việc không tính cái gì, so với ta ở trong quân đội hằng ngày huấn luyện kém hơn.”

Nàng xem mắt Matthew, tựa hồ có điểm chần chờ, đến kịch tổ phía trước, nghe được qua rất nhiều về Matthew nghe đồn, khó tránh khỏi sinh ra phản đối ấn tượng, bất quá từ tiến vào kịch tổ đến hiện tại, hai người cùng nhau huấn luyện qua, cũng tập luyện qua, còn quay chụp nhiều trường đối thủ hí, Matthew cùng trong lời đồn hoàn toàn bất đồng, chẳng những chưa từng có gây rối qua nàng cùng kịch tổ mặt khác nữ tính thành viên, còn rõ ràng là chuyên nghiệp cố gắng hảo diễn viên.

Dựa theo nàng xem qua kia vài nghe đồn, Hollywood các đại minh tinh một đám tại kịch tổ cái giá đều rất lớn, phi thường khó hầu hạ.

Nhưng trước mắt Matthew, rõ ràng không phải người như thế.

Nghĩ đến đây, Gal - Gadot ngượng ngùng cười cười, nói,“Ta chính là nhớ nhà.”

Matthew cười lắc đầu,“Nhớ nhà bệnh a.”

“Đúng vậy, nhớ nhà bệnh.” Gal - Gadot bởi đi được rất chậm, cước bộ đặc biệt khẽ, thêm mặt đất đều là bùn đất, cơ hồ không có thanh âm,“Đây là rất dễ dàng để người mất ngủ một loại bệnh.”

Matthew thở dài một hơi, cũng phóng nhẹ cước bộ,“Tưởng niệm gia hương cũng là chuyện tốt.”

Hai người ra kịch tổ cư trụ khu, dần dần tiếp cận doanh địa bên ngoài, Gal - Gadot hỏi hắn,“Ngươi không tưởng niệm gia hương hoặc là nói gia nhân sao?”

“Ân......” Matthew do dự một chút, chậm rãi lắc đầu,“Ta rất sớm liền không có gia nhân , cũng có hơn mười năm không hồi qua gia hương, cũng nhớ không ra .”

Gal - Gadot lộ ra xin lỗi tươi cười,“Xin lỗi.”

Matthew khoát tay,“Không quan hệ.” Hắn hỏi tiếp nói,“Nói nói gia hương của ngươi đi, như vậy có thể xoa dịu của ngươi nhớ nhà bệnh.”

“Israel......“Gal - Gadot lắc đầu, ngược lại hỏi,“Ngươi trong ấn tượng Israel là cái dạng gì địa phương?”

Matthew không có nghĩ nhiều, nói thẳng,“Trong chiến loạn quật khởi quốc gia, toàn dân đều binh, bị chiến tranh bóng ma sở bao phủ.”

Gal - Gadot xòe tay,“Cho nên, gia hương của ta cũng không có gì đáng nói .”

Matthew gật gật đầu, không lại tiếp tục đề tài này, ngược lại nói,“Ngươi lấy thương xạ kích tư thế phi thường tiêu chuẩn, ngày sau chúng ta tìm một chỗ tỷ thí một chút thương pháp, thế nào?” Hắn cố ý nói,“Ta tại súng ống câu lạc bộ bên trong là có danh thần xạ thủ, xác định địa điểm xạ kích bách phát bách trúng, di động xạ kích cũng viễn siêu thường nhân tiêu chuẩn.”

Nghe nói như thế, Gal - Gadot đến hứng thú,“Hảo a, có thời gian mà nói, chúng ta hồi Los Angeles tỷ thí một chút.”

Hai người vừa nói vừa đi, từ một chiếc tương thức đại xe hàng phần đuôi chuyển đi ra ngoài, vừa chuyển qua, Matthew liền nhìn thấy phía trước một khác chiếc sương thức xe hàng bên cạnh, hai Latin duệ nam nhân đang ngồi xổm lốp xe biên dỡ lốp xe.

Bọn họ bên chân còn phóng một màu đen ba lô.

Đại khái là tiếng bước chân rất thấp, bên kia người đều tại hết sức chăm chú, không phát hiện có người đi tới.

Matthew theo bản năng cảm giác không đúng, một phen giữ chặt Gal - Gadot, quay lại tương thức đại xe hàng mặt sau, Gal - Gadot từng làm binh, tính cảnh giác rất cao, cũng cảm giác được có vấn đề.

Tựa vào tương thức đại xe hàng mặt sau, nàng thấp giọng hỏi Matthew,“Kia hai người là kịch tổ người sao?”

“Không biết.” Matthew chậm rãi lắc đầu,“Kịch tổ ở trong này có mấy trăm nhân, ta nhận không lại đây.”

Hắn nhìn trộm hướng bên kia nhìn nhìn, hạ giọng nói,“Bọn họ mặc quần áo trang điểm, không giống như là kịch tổ nhân.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 649: Ma Túy

Dưới màn đêm, Braun - Williams vẫn không xa không gần đi theo Matthew mặt sau, khi nhìn đến Matthew chủ động tìm tới kịch tổ cái kia Do Thái nữ diễn viên khi, lập tức thả chậm cước bộ, chủ động kéo ra cự ly, làm một danh bảo tiêu, hắn biết nhà mình lão bản tập tính, lúc này bình thường đều sẽ chủ động rời xa.

Phía trước hai người đi đến doanh địa bên ngoài một chiếc tương thức đại xe hàng biên, đột nhiên ngừng lại, hắn cũng chỉ là xa xa nhìn, Matthew chơi gái khi đùa giỡn qua quá nhiều đa dạng , ai có thể đoán được này lại là nào vừa ra?

Braun - Williams cũng không lo lắng, Matthew không có thoát ly tầm mắt, có chuyện đủ để trước tiên đuổi qua, hơn nữa Matthew trên người không chỉ có dùng kêu cứu thiết bị, tính cảnh giác còn cao, thân thủ cũng đủ nhanh nhẹn, nếu là tay không vật lộn mà nói, hắn cũng không tất là đối thủ.

“Làm cái gì vậy ?” Gal - Gadot hảo kỳ,“Buổi tối tu lốp xe?”

Matthew lắc đầu,“Vì phòng ngừa có cẩu tử trà trộn vào kịch tổ, Jack yêu cầu phổ thông công tác nhân viên hằng ngày tất yếu xuyên thống nhất quần áo lao động, mang công tác chứng minh.”

Gal - Gadot thò đầu nhìn thoáng qua, lập tức thiểm trở về, nhỏ giọng nói,“Bọn họ đem lốp xe dỡ xuống đến, giống như muốn hướng bên trong chứa đồ.”

Nghe được lời của nàng, Matthew lại lặng lẽ thò đầu ra đi, nhìn về phía bên kia, hai Latin duệ dùng cái kích dựng lên xe hàng, dỡ xuống một lốp xe, sau đó từ bên cạnh màu đen bao trung móc ra một anh nhi lớn bằng nắm tay hộp vuông trạng vật phẩm, tại không quá sáng sủa đèn chiếu xạ dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy hộp vuông bên ngoài quấn đầy plastic băng dán.

Đột nhiên, một người từ đầu xe bên kia thiểm đi ra, trầm thấp cổ họng hỏi,“Làm hảo không có? Mau một chút !”

Tuy rằng bên kia lượng bên này ám, không quá khả năng bị phát hiện, Matthew vẫn là trước tiên rụt về đầu đến, bất quá nháy mắt vừa rồi công phu, hắn đã nhìn thấy mới xuất hiện nhân mặc kịch tổ quần áo lao động !

“Nhanh lên !” Cái kia trầm thấp khàn khàn thanh âm lại thúc giục,“Dựa theo ta một tuần này thống kê, an bảo tuần tra đội còn có hai mươi phút liền sẽ từ bên này đi ngang qua !”

Có thô ráp thanh âm trả lời,“Đừng nóng vội, rất nhanh liền hảo.”

Một cái khác thanh âm theo sau vang lên,“Này đoàn xe hồi Los Angeles trên đường không có nhân tra đi?”

Cái kia trầm thấp khàn khàn thanh âm còn nói thêm,“Sẽ không ! tuyệt đối sẽ không ! đây là Hollywood nhất tuyến đại chế tác hạng mục ! tại California châu chính phủ lập hồ sơ hưởng thụ lui thuế ưu đãi điện ảnh, tuyệt đối không có cảnh sát ngăn lại đến !”

Này thanh âm đột nhiên trở nên càng thêm trầm thấp,“Các ngươi hẳn là biết, đây là Matthew - Horner đầu tư phim ! Los Angeles cảnh sát không dám dễ dàng ngăn lại hắn, hắn đối Los Angeles cảnh sát phi thường bất mãn...... Hai năm trước, hắn quần lót bị người từ trong nhà trộm đi , án tử đến hiện tại còn không có phá, Matthew - Horner vẫn ở cấp Los Angeles cảnh sát gia tăng áp lực, nghe nói Los Angeles cảnh sát cao tầng nhìn thấy hắn đều tránh được xa xa......”

“Quần lót bị trộm?” Gal - Gadot tựa vào trên thùng xe, nhịn không được vô thanh nở nụ cười,“Ngươi quần lót bị người đánh cắp , cười chết ta ...... Cáp......”

“Đừng cười !” Matthew quay đầu đi, xung nàng làm ngậm miệng thủ thế.

Gal - Gadot biết hiện tại không phải cười thời điểm, nhanh chóng thò tay che miệng lại, đầu vai lại đang không ngừng trừu động, hiển nhiên còn tại cười.

Matthew lại cẩn thận hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, hai gã đó, tựa hồ chính đem một đám hộp vuông, làm đến lốp xe mặt sau......

Gal - Gadot đầu từ hắn bên cạnh thò ra, cùng hắn gắt gao kề bên, cũng nhìn nhìn bên kia.

Phía trước tới được người kia, lại triều đầu xe bên kia đi.

Theo sau, hai người đồng thời thiểm trở về.

“Bọn họ......” Gal - Gadot thấp giọng hỏi,“Đây là đang làm cái gì.”

Matthew tại Hollywood nhiều năm, như vậy cảnh tượng lấy đầu ngón chân cũng có thể đoán được, nhẹ giọng nói,“Không nhìn lầm mà nói, bọn họ là tưởng lợi dụng kịch tổ chiếc xe đến vận độc.”

Gal - Gadot trong mắt lóe qua hưng phấn thần thái,“Nói như vậy bọn họ là độc phiến ?”

“Tám thành là.” Matthew có vẻ rất cẩn thận.

“Nga......” Gal - Gadot đột nhiên trở nên rất hưng phấn,“Thế nào, Hollywood đại anh hùng?”

Matthew không rõ,“Cái gì?”

Gal - Gadot ghé sát vào một điểm, thấp giọng nói,“Chúng ta bắt lấy bọn họ a !” Nàng khoa tay múa chân thủ thế,“Ta từ bên này chuồn qua, đối phó đầu xe cái kia ! ngươi phụ trách chế phục đổi lốp xe hai? Thế nào?”

Không đợi Matthew trả lời, nàng liền tin thệ mỗi ngày nói,“Ngươi yên tâm, đừng nhìn ta gầy, ta tham quân khi tùy quân tham dự qua nhiều lần hành động, đối phó một phổ thông nam nhân rất nhẹ nhàng !”

“Ngươi tưởng nhiều lắm.” Matthew cảnh cáo nàng,“Gadot, đừng làm bừa ! trong tay bọn họ khả năng có thương !”

Mexico độc phiến, nào không phải võ trang buôn lậu thuốc phiện, đừng nói bắn chết Mexico cảnh sát cùng quan viên là thường làm sự, cùng California bên này SWAT lấy thương đối bắn cũng không hiếm thấy.

Hắn giữ chặt Gal - Gadot một căn cánh tay, để ngừa này từng làm binh Israel tiểu nữu làm bừa,“Đừng xúc động !”

Lại hướng ngoại nhìn thoáng qua, gặp kia hai người còn tại bận rộn, Matthew quyết định liên hệ mặt sau Braun - Williams, lúc này không thể dùng bộ đàm, dùng lực tại T-shirt lĩnh cài lên ấn một chút.

Gal - Gadot bĩu môi,“Chúng ta cái gì cũng không làm?”

“Của ta bảo tiêu lập tức liền sẽ lại đây.” Matthew nhẹ giọng nói.

Lời này vừa nói xong, Braun - Williams liền từ trong bóng đêm hiện thân, Matthew nhanh chóng đối với hắn làm cấm thanh thủ thế, Braun - Williams phóng nhẹ cước bộ, giống như một chỉ li miêu bàn lưu lại đây.

“Có độc phiến muốn lợi dụng kịch tổ chiếc xe vận độc.” Matthew chỉ chỉ phía trước.

Braun - Williams ý bảo hai người dựa vào sau, đi đến phía trước hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, gật đầu ý bảo minh bạch hiện tại trạng huống, đối Matthew nói,“Ngươi đi trước......”

Đối với hắn này bảo tiêu đến nói, cố chủ an toàn là trọng yếu nhất.

Matthew không nói hai lời, kéo lên Gal - Gadot liền đi về, hắn cũng cho rằng không có cái gì so mạng nhỏ càng trọng yếu.

Bởi sợ hãi quấy rầy đến độc phiến, Gal - Gadot không nói gì, đi ra ngoài thật xa, mới nói,“Matthew, chúng ta liền như vậy đi, mặc kệ ?”

Matthew gặp rời xa bên kia, nói,“Không cần lo lắng, có Braun tại, bọn họ không thoát được. Braun đã gọi ta còn lại bảo tiêu , bọn họ đều là từ chống khủng bố trên chiến trường trở về tinh anh, đối phó mấy cái độc phiến tiểu ý tứ.”

Gal - Gadot gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn nhìn Matthew, nói,“Ngươi người này rất tích mệnh.”

“Mệnh liền một điều.” Matthew bình tĩnh nói,“Phải hiểu được quý trọng trân trọng.”

Giống hắn như vậy trải qua đặc thù nhân, đối với chính mình mạng nhỏ tự nhiên là vô cùng coi trọng.

“Nhưng không đủ dũng cảm.” Gal - Gadot lắc đầu.

Matthew chỉ là cười cười,“Ta chỉ tại nên dũng cảm thời điểm dũng cảm.”

Gal - Gadot truy vấn,“Cái gì là nên dũng cảm thời điểm?”

“Tỷ như nói vừa chúng ta chuyển qua, còn chưa lui về đến, bọn họ liền phát hiện chúng ta.” Matthew lời nói như cũ bình tĩnh,“Ta sẽ trước tiên làm ra phản ứng, có khả năng xông lên đi chế phục bọn họ !”

Lời này cũng liền là nói nói, lúc ấy phản ứng đầu tiên liền cảm giác khả năng là độc phiến hoặc là Mexico dân vượt biên, Los Angeles ở nam California, tới gần Mĩ quốc cùng Mexico biên cảnh, biên cảnh tình huống truyền được rất nhiều, những người này trong tay rất nhiều thời điểm đều có thương.

Hắn sẽ không ngốc đến cho rằng luyện chút tự do vật lộn liền có thể cùng súng ống đối kháng, nếu như bị phát hiện , tám thành sẽ lôi kéo Gal - Gadot cùng nhau chạy trốn.

“Kia......” Gal - Gadot cố ý hỏi,“Ta không nghe ngươi khuyên can, đi chế phục bọn họ đâu?”

Matthew tưởng cũng không có tưởng, liền nói tiếp nói,“Ta đương nhiên không thể nhìn ngươi đi chịu chết.”

Gal - Gadot thật bất đắc dĩ,“Ngươi lời này nói , lấy lòng người đều để người nghe mất hứng.” Nàng nâng lên cánh tay khiến Matthew nhìn nhìn,“Phỏng chừng ta cũng tránh không ra tay ngươi.”

Kia nửa đoạn tuyết trắng trên cánh tay, có vài đạo rõ ràng ngón tay ấn, hiển nhiên là bị người dùng thật lớn khí lực trảo .

“Xin lỗi.” Matthew rất có thành ý,“Ta sợ ngươi xúc động, đây không phải trẻ con.”

Gal - Gadot nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói,“Ta biết ngươi là hảo ý.” Nàng hơi thoáng tạm dừng, còn nói thêm,“Cám ơn, ngươi ngăn lại ta một lần phạm ngốc.”

Lúc ấy ỷ vào làm binh học được vài thứ, nàng có chút nghĩ đương nhiên hưng phấn, nhưng sự qua sau, lý trí tự hỏi dưới, không khó phát hiện Matthew xử lý phương thức phi thường ổn thỏa.

Matthew cười cười,“Không cần khách khí.”

Hắn bộ đàm đột nhiên vang lên, cầm lấy đến cùng Braun - Williams nói vài câu, sau đó đối Gal - Gadot nói,“Đi thôi, chúng ta qua xem xem, Braun cùng bảo tiêu đem bọn họ bắt được .”

“Ân.” Gal - Gadot cùng Matthew đi về.

Rất nhanh, hai người liền về đến kia chiếc tương thức đại xe hàng phụ cận, nhìn thấy ba người bị rắn chắc trói cùng một chỗ, Matthew mấy cái bảo tiêu còn tại bên cạnh canh phòng nghiêm ngặt.

Râu quai nón Jack, Justin Lin cùng kịch tổ an bảo người phụ trách đẳng một ít quản lý tầng được đến thông tri, cũng vội vã chạy lại đây.

Braun - Williams đơn giản giới thiệu qua tình huống, lại trịnh trọng nói,“Trong đó hai người là từ Mexico lẻn vào tới được độc phiến, bởi gần nhất nam California cảnh sát tăng lớn lâm kiểm, bọn họ liên hệ đến kịch tổ vị này Mexico duệ tạp vụ công, muốn đem mang theo thuốc phiện cùng virus giấu kín tại kịch tổ trên xe vận tải, lấy tránh né cảnh sát, ta vừa đại khái tính toán một chút, thuốc phiện tổng trọng lượng vượt qua ngũ pound.”

Matthew nghe được ngũ pound, không khỏi khóe miệng giật giật, dù cho đối thuốc phiện không có rõ ràng khái niệm, cũng biết đây không phải một số nhỏ.

Nếu không phải đúng lúc phát hiện, mà là kịch tổ phản trình bị cảnh sát lâm kiểm khi tìm ra, đó chính là thiên đại gièm pha .

Buôn lậu thuốc phiện cùng hít thuốc phiện hoàn toàn là hai khái niệm.

“Còn có.” Braun - Williams chỉ chỉ dưới đất hai chi súng lục,“Chúng ta tại bọn họ trên người tra ra tam chi Colt.”

Nghe nói như thế, Matthew gật gật đầu, may mắn chính mình không có xúc động.

Gal - Gadot lại quẳng đến cảm tạ ánh mắt.

Braun - Williams nói xong, Justin Lin hỏi,“Làm thế nào?”

Râu quai nón Jack thoáng tự hỏi, nói,“Báo nguy xử lý đi.”

Matthew đồng ý,“Ta cho rằng báo nguy là lựa chọn tốt nhất.”

Này hai người ý kiến đạt thành nhất trí, cũng liền không cái gì khả thảo luận , kịch tổ an bảo chủ quản để người tìm đến vệ tinh điện thoại, bấm gọi báo nguy điện thoại, đẳng cảnh sát đuổi tới sau, đem độc phiến, thuốc phiện cùng súng ống đều giao cho cảnh sát phụ trách.

Kịch tổ không có nhận đến quá nhiều ảnh hưởng, tiếp tục phía trước quay chụp kế hoạch.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 650: Toàn Bộ Hoàn Thành

Từ bắt đến độc phiến đêm đó bắt đầu, kịch tổ liền tăng mạnh an bảo thi thố, phụ trách vi kịch tổ cung cấp an bảo phục vụ an bảo công ty, lại từ Los Angeles điều động một nhóm nhân thủ, đuổi tới bên này dồi dào an bảo lực lượng, kịch tổ bên trong cũng tiến hành bản thân bài tra, một loạt sự thực đều chứng minh cùng độc phiến cấu kết chỉ là tên kia tạp vụ công cá nhân hành vi, cùng kịch tổ người khác không quan hệ.

Mặt khác, cảnh sát cũng có một tiểu đội chuyên môn đóng quân tại kịch tổ, vi kịch tổ cung cấp bảo hộ, để tránh có độc phiến hiện thân trả thù.

Ai đều biết Mexico độc phiến vừa gan lớn, lại tâm ngoan thủ lạt.

Kịch tổ quay chụp tiến hành như cũ thuận lợi, hai ngày sau, tại Mĩ Mexico biên cảnh vai diễn tiến vào đến kết thúc giai đoạn, cảnh sát bên kia đột nhiên công bố bạo tạc tính tin tức.

Cảnh sát từ bắt đến kia hai danh độc phiến trên người, đêm đó liền đào đến rất nhiều trọng yếu tình báo, ngày hôm sau liên hợp Mexico phương diện cộng đồng ra tay, phá huỷ một chỗ trọng yếu buôn lậu thuốc phiện oa điểm.

Này mấy không tính kinh người, chung quy Mĩ Mexico biên cảnh mỗi ngày đều có thuốc phiện bị truy tầm, chân chính để người cảm giác được bạo tạc tính là độc buôn độc phương thức.

Mexico độc buôn độc xuyên việt biên cảnh phương thức có thể nói đủ loại, này phê độc phiến đào một điều từ Tijuana xuyên qua biên cảnh tuyến địa đạo, chính gốc nhập khẩu tại Mexico Tijuana không quân bộ đội phụ cận, xuất khẩu liền tại cự ly kịch tổ quay chụp không xa biên cảnh cách ly tường phương bắc.

Con đường hầm này tuy rằng chỉ có thể dung nạp hai người song song thông qua, nhưng cũng là một hạng hạo đại công trình, đáng tiếc sử dụng không vài lần, liền bị phá huỷ .

Râu quai nón Jack tắc rời đi kịch tổ cùng cảnh sát câu thông, đêm đó sự có rất nhiều nhân nhìn thấy, khẳng định không thể bảo mật, cho nên kịch tổ chuẩn bị ích lợi lớn nhất hóa, hi vọng có thể cùng cảnh sát liên hợp triệu tập tin tức tuyên bố hội.

Này mấy đều phải qua đoạn thời gian, hiện tại kịch tổ trọng yếu nhất vẫn là đua xe đẳng động tác vai diễn quay chụp.

Kịch tổ trú địa không xa trên hoang dã, đua xe cạnh tốc cũng lại triển khai.

Bất quá, Matthew đẳng chủ yếu diễn viên trừ quay chụp chút hậu kỳ cắt nối biên tập khi lái xe động tác ngoại, còn lại vai diễn đều giao cho đặc kĩ diễn viên đi hoàn thành.

Phanh -- phanh --

Máy quay phim trước màn ảnh, tiếng súng không ngừng vang lên, mấy chiếc ô tô đang tại đuổi sát một chiếc Benz E63AMG, không ngừng có người hướng này chiếc xe nổ súng xạ kích.

Đột nhiên, một chiếc xe máy từ đống đất mặt sau nhảy ra, trên xe kỵ thủ đầu đen khôi áo da đen, một tay giữ tay ga, một tay nổ súng.

Đây là Gal - Gadot thế thân đặc kĩ diễn viên, biểu hiện chính là một súng ống chuyên gia xuất sắc xạ kích kỹ thuật.

Mỗi một thanh súng vang qua đi, đều có nổ súng độc phiến dựa theo kế hoạch chết mất.

Bên kia, Daniel - ngô kỹ năng đặc biệt thế thân điều khiển một chiếc Dodge cũng xông đến, đụng lên một chiếc Pick-up, kia chiếc Pick-up lập tức lật xe.

“OK !” Justin Lin dấu hiệu tính kêu đình thanh âm thông qua khuếch đại âm thanh loa vang lên,“Này qua.”

Này màn ảnh chỉ có ngắn ngủi vài giây thời gian, trước đó lại trải qua tỉ mỉ thiết kế, đặc kĩ diễn viên hoàn thành độ cũng phi thường cao.

Justin Lin thanh âm lại vang lên,“Hiện tại chuyển trường quay chụp.”

Kịch tổ lưu lại thiếu bộ phận nhân thu thập hiện trường, đại bộ phận nhân chuyển dời đến phụ cận một chỗ khác địa thế bằng phẳng hoang địa thượng quay chụp, Matthew, Paul - Walker, Gal - Gadot, Daniel - ngô cùng Benicio - Del - Toro đám người sớm diễn luyện qua tẩu vị, chờ ở nơi này .

Đẳng đạo diễn mang theo tổ quay phim đẳng bộ môn đuổi tới, quay chụp rất nhanh bắt đầu.

Đầu tiên quay chụp vẫn là kỹ năng đặc biệt vai diễn, Gal - Gadot cùng Daniel - ngô lấy thương cùng độc phiến đối bắn, bám trụ đại bộ phận độc phiến, Matthew kỹ năng đặc biệt thế thân cùng Paul - Walker kỹ năng đặc biệt thế thân lái xe trực tiếp chống lại đại nhân vật phản diện.

“Cảm giác này rất đã nghiền.”

Đứng ở trường quay bên ngoài nhìn bão táp ô tô, Paul - Walker không phải không có hâm mộ nói,“Hẳn là khiến ta tự mình lên sân quay chụp.”

Matthew lắc đầu,“Công ty bảo hiểm kia một cửa liền qua không được.”

Hai người đối với ô tô khái niệm hoàn toàn bất đồng, ở trong mắt hắn, ô tô chính là một thay đi bộ công cụ, vô luận nhiều xa hoa, tính năng nhiều ngưu bài, như cũ là công cụ.

Nhưng Paul - Walker đối ô tô là chân ái, cho rằng ô tô là đồng bọn cùng bằng hữu, đối với đua xe có loại phát ra từ trong khung si mê.

“Tay ta đều ngứa a.” Paul - Walker còn nói thêm.

“Thể nghiệm Fast and Furious phương thức có rất nhiều.” Matthew lại nhắc nhở nói,“Không nhất định muốn dùng rất nguy hiểm đua xe.”

Paul - Walker cười cười, không có lại nói cái gì.

Kỹ năng đặc biệt vai diễn quay chụp rất nhanh kết thúc, lại vỗ một đoạn Gal - Gadot cùng Daniel - ngô cầm thương đại chiến độc phiến hí, Matthew cùng Paul - Walker tiến vào trường quay, chuẩn bị quay chụp còn thừa vai diễn.

“[ Fast and Furious 4]......” Trợ lý đạo diễn trong tay thư ký trường quay bài phóng tới máy quay phim phía trước màn ảnh,“Một trăm hai mươi hai trường, thứ mười một mạc, hiện tại bắt đầu !”

Đánh bản tiếng vang lên, kịch tổ lập tức tiến vào quay chụp trạng thái.

Xe Benz cửa mở ra, Matthew từ phía trên xuống dưới, mắt nhìn đụng chết Benicio - Del - Toro, tìm đến Paul - Walker nơi, nhanh chóng chạy qua, đem thụ thương Paul - Walker từ mặt đất nâng lên, khiến hắn ngồi tựa ở trên một chiếc xe, xem xét một chút hắn thương thế.

“Không có việc gì !” Paul - Walker che bụng,“Không chết được !”

Matthew nhìn nhìn, xác định thương thế không phải rất nghiêm trọng, nói,“Ngăn chặn ! đừng đổ máu quá nhiều ! ngươi sẽ không có việc gì !”

“Ta hỏi ngươi một sự kiện.” Paul - Walker một bàn tay đè nặng bụng, một tay còn lại lau trên mặt huyết,“Lần trước đua xe thời điểm, nếu ngươi không phải tác tệ, ta liền thắng, đúng không?”

Matthew ngẩn người, sau đó nói,“Ngươi đầu đâm cho không nhẹ a.”

Paul - Walker nhịn không được nở nụ cười, tiếp đau nhíu mày,“Ngươi đừng khiến ta cười, rất đau !”

Thò ngón tay chỉ hắn, Matthew đứng lên, đi đến đầu xe bên kia, nắm lên chết hẳn Benicio - Del - Toro, giống như xách gà con như vậy, đem hắn ném tại trên đầu xe.

“Braga !” Hắn nhìn chằm chằm Benicio - Del - Toro,“Ngươi hại chết Dominic - Toretto, hắn là bằng hữu của ta, cũng là của ta đối đầu, ta bản không tưởng giết ngươi, nhưng là ngươi muốn giết ta một cái khác bằng hữu......”

Gal - Gadot cùng Daniel - ngô lúc này xách thương chạy tới.

Matthew nhìn về phía kia hai người, Daniel - ngô đối với hắn gật gật đầu, không nói gì.

“Độc phiến đều lui về Mexico .” Gal - Gadot thu hồi súng lục, mắt nhìn Paul - Walker.

“Sao ngươi lại tới đây?” Matthew hỏi.

Gal - Gadot hồi đáp,“Ta nói qua, muốn xem ngươi sống trở về.” Nàng tăng thêm ngữ khí,“Của ta xe máy hủy, ngươi muốn bồi ta một chiếc.”

“Không thành vấn đề.” Matthew dựa theo thiết kế vai diễn, cùng Gal - Gadot đến một nụ hôn dài.

Paul - Walker lớn tiếng nói,“Các ngươi cần phải đi ! cảnh sát lập tức liền đến ! Sean, ngươi giết Braga, cảnh sát sẽ không bỏ qua ngươi.”

Matthew buông ra Gal - Gadot, nhìn về phía Daniel - ngô,“Chúng ta đi !”

Hắn lại đối Paul - Walker nói,“Mọi chuyện đều là ta làm , tất cả đều đẩy đến ta trên đầu, nếu cảnh sát cho ngươi không công chính đãi ngộ, ta sẽ trở về tìm bọn họ tính sổ !”

Đạo diễn vị bên kia, Justin Lin đứng lên, lớn tiếng nói,“OK ! này một điều qua !”

Hắn tiếp tuyên bố,“[ Fast and Furious 4] quay chụp bộ phận, toàn bộ hoàn thành !”

Nghe nói như thế, kịch tổ truyền đến một mảnh tiếng hoan hô, này cũng ý nghĩa hơn nửa tháng dã ngoại sinh hoạt kết thúc, có thể phản hồi phồn hoa Los Angeles hưởng thụ .

Matthew thò tay đem Paul - Walker từ mặt đất kéo lên đến, cùng hắn dùng lực ôm một chút, nói,“Đây là một lần khó quên hợp tác.”

Hắn lại cùng Gal - Gadot ôm,“Cùng ngươi cùng nhau công tác là chủng may mắn.”

Tiếp, hắn lại chuyển tới ô tô mặt khác, cùng Daniel - ngô ôm một chút,“Hi vọng chúng ta còn có hợp tác cơ hội.”

Mặt sau, Matthew lại cùng Benicio - Del - Toro cùng Justin Lin đám người nhất nhất kích chưởng tướng khánh.

Kịch tổ bên này chúc mừng quay chụp hoàn thành đồng thời, David - Ellison cùng Hollywood Reporter phóng viên đi tới trường quay, kế tiếp còn có một hồi phỏng vấn.

Matthew nhìn thấy David - Ellison, tìm qua, nói,“Ngươi bỏ được đến kịch tổ xem xem ?”

David - Ellison cười nói,“Có ngươi ở bên này, ta đặc biệt yên tâm.” Hắn hạ giọng,“Không có biện pháp, gần nhất tài chính nguy cơ xu thế càng ngày càng rõ ràng, ta bên này cũng gặp được một điểm vấn đề cần xử lý.”

“Không có việc gì đi?” Matthew quan tâm nói,“Cần hỗ trợ với ta chào hỏi.”

“Ta sẽ không theo ngươi khách khí.” David - Ellison nói một điểm đều không khách khí.

Hai người nói vài câu, kịch tổ chủ yếu diễn chức nhân viên đều đến bên này, chuẩn bị nhận phỏng vấn, để vi phim tuyên truyền dự nhiệt.

Đầu tiên nhận phỏng vấn là Matthew, hắn cũng là toàn bộ kịch tổ tối thụ ngoại giới chú ý nhân.

“Đây là một bộ khiến ta mê muội điện ảnh, hắn không giống ta quá khứ tác phẩm như vậy có rất nhiều mạo hiểm động tác đánh nhau, tương phản , trong bộ điện ảnh này của ta động tác hí lại là so sánh lên tối không phí lực , mà nguy hiểm nhất , vừa vặn là ta ngồi không nhúc nhích vai diễn -- tại cao tốc vùn vụt trên ghế điều khiển.”

Đối mặt phóng viên ống nói cùng màn ảnh, Matthew chậm rãi mà nói,”[ Fast and Furious 4] lý rất nhiều đua xe hí đều là do diễn viên tự mình ra trận , nó tại quay chụp thời điểm liền cùng người xem nhìn thấy như vậy, đích xác là tràn ngập các loại chưa biết nguy hiểm, mỗi lần quay chụp phía trước, toàn bộ chế tác đoàn đội đều phải tinh tế tỉ mỉ đánh giá khả năng gặp được các loại phiêu lưu chỉ số, loại này cẩn thận tỉ mỉ công tác thái độ khiến ta rất cảm động, cho nên của ta ý tứ là, ta bất cứ giá nào cũng không quan hệ !”

Paul - Walker cũng tiếp nhận phỏng vấn.

Hắn nói,“Cùng Matthew hợp tác là một kiện phi thường để người hưng phấn sự. Ta vẫn chờ đợi tân nhất bộ [ Fast and Furious ], ta thực thích có thể đem Brian - O'Connor nhân vật này cùng cố sự tiếp tục kéo dài, bởi vì ta cho rằng [ Fast and Furious ] là một bộ nhân vật tràn ngập phần mình linh hồn điện ảnh, trong đó cố sự vẫn chưa kết thúc, xem xong tiền hai bộ điện ảnh người xem sẽ có còn chưa thỏa mãn cảm giác, nhưng ta tưởng nếu người xem xem xong mới nhất này một tập, bọn họ sẽ theo ta như vậy hưng phấn, chúng ta sẽ vì bọn họ mang đến trước nay chưa có bão táp cảm giác.”

Tại mặt khác diễn chức nhân viên nhận phỏng vấn qua đi, kịch tổ rút lui khỏi trường quay, sáng sớm hôm sau liền khởi hành phản hồi Los Angeles, chuyển vào hậu kỳ chế tác giai đoạn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 651: Lãng Tử Quay Đầu Quý Hơn Vàng

Trở lại Los Angeles, Matthew cùng Rolex phương diện ký kết tân đại ngôn hiệp nghị, trở thành Rolex toàn truyền thông người phát ngôn, hơn nữa rút ra hai ngày thời gian, quay chụp tân Rolex quảng cáo, căn cứ hiệp nghị quy định nội dung, hắn trở thành Rolex gần với Roger - Federer người phát ngôn, cũng là Rolex tại Bắc Mĩ địa khu đệ nhất đại ngôn nhân.

Theo sau, hắn lại tại Warner đại lâu cùng Christopher - Nolan thấy một mặt, cùng lần trước bất đồng, Christopher - Nolan vì hắn cung cấp mới nhất hoàn thành kịch bản.

Matthew xem qua kịch bản, triệt để xác định đây chính là Leonardo - DiCaprio diễn viên chính kia bộ [ Inception ] không thể nghi ngờ, lập tức mang đi Christopher - Nolan kịch bản cùng quay chụp kế hoạch, khiến Helen - Hermann chính thức cùng Warner Bros triển khai đàm phán, gõ định này phân nam chính hiệp ước.

Warner Bros đối với hắn hai ngàn vạn dollar thù lao không có bất cứ nghi ngờ, cũng đồng ý nhất định mức hậu kỳ box office phân thành, nhưng cụ thể tỉ lệ liền muốn trong đàm phán chậm rãi bàn bạc .

Phương diện này cũng không sốt ruột, Christopher - Nolan còn muốn đối Dark Knight tiến hành một ít tiểu tu tu bổ bổ, đẳng này bộ phim tháng bảy phát hành sau, mới sẽ bắt đầu trù bị, khởi động máy quay chụp càng là muốn đợi đến sang năm .

Lưu cho song phương đàm phán thời gian phi thường sung túc.

So với Christopher - Nolan cùng Warner Bros hiệu suất cao, Stephen - Sophus cùng Paramount ảnh nghiệp bên kia vẫn không có mới nhất tin tức, Matthew cũng đối với bọn họ không lại ôm có quá nhiều hi vọng, phỏng chừng ngại với Hasbro bên kia quan hệ, đem kịch bản toàn diện phủ định lần nữa đến khả năng rất khó khăn.

Này hạng mục, Hasbro sẽ tham dự thực tế đầu tư, bọn họ khẳng định sẽ vi bán búp bê suy xét, giống hắn đưa ra hoàn toàn lấy một nhân vật làm hạch tâm, mặt khác vai phụ chủ yếu đả tương du biện pháp, đối với tuyệt đối nhân vật chính phi thường có lợi, lại không lợi cho quanh thân tiêu thụ.

Nhưng Matthew không có khả năng hi sinh chính mình lợi ích, đi thành toàn người khác.

Nếu là Duke không thể làm tuyệt đối nhân vật chính mà nói, song phương căn bản không có lại bàn tất yếu.

Hắn đem chuyện này tạm thời phóng tới một bên, Stephen - Sommers không chủ động cùng hắn liên hệ, hắn bên này cũng sẽ không chủ động cùng Stephen - Sommers cùng Paramount ảnh nghiệp liên hệ.

Dù sao hiện tại cũng không khuyết thiếu phiến ước.

Hơn nữa tạm thời cũng không có thời gian tinh lực đặt ở này món đồ chơi hệ liệt trên điện ảnh,[ Twilight ] đã chuyển vào hậu kỳ chế tác, mặc dù có chế tác nhân Sean - Daniel cùng Sophia - Coppola tại, nhưng hắn cũng muốn thường thường chú ý một chút hậu kỳ chế tác tiến độ.

Còn có,[ Iron Man ] chỉ còn hơn nửa tháng liền muốn phát hành .

Này bộ phim trong có hắn 4000 vạn dollar đầu tư, khẳng định muốn ra sức thét to.

Mặt sau một đoạn thời gian trong, Matthew bắt đầu vi [ Iron Man ] bôn tẩu, đi theo kịch tổ tham dự các loại truyền thông thông cáo cùng thôi giới hội.

“Này bộ phim, quan trọng nhất là nói cho mọi người, tiểu Robert - Downey trở lại !”

Tuyên truyền thông cáo hội thượng, Matthew đối mặt phóng viên phỏng vấn, đối bên cạnh tiểu Robert - Downey không chút nào keo kiệt tán dương chi từ,“Này không có anh hùng thời đại, hướng đến không thiếu để người cúng bái hư cấu hình tượng. Hollywood truyện tranh các anh hùng đã người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi ra truyện tranh đi đến màn ảnh lớn, hiện tại, tối thụ nữ tính hoan nghênh truyện tranh anh hùng -- Iron Man rốt cuộc kiềm chế không trụ cũng bay về phía màn hình lớn.”

Hắn miệng đầy đều là khen ngợi,“Tiểu Robert - Downey giao cho với chúng ta đem nhìn thấy này cả người đương đương vang Iron Man rất nhiều đặc chất, rất bạo lực, rất dã tâm, đương nhiên cũng rất có nữ nhân duyên.”

Thông cáo hiện trường vang lên một mảnh tiếng vỗ tay, Matthew cùng tiểu Robert - Downey ngồi ở cùng nhau, một bộ hữu nghị điền trường địa cửu bộ dáng.

Một phóng viên hỏi,“Nghe nói là ngươi hướng kịch tổ đề cử tiểu Robert - Downey? Là như thế này sao, Matthew?”

Này vấn đề hỏi là Matthew, tiểu Robert - Downey lại giành trước hồi đáp,“Đúng vậy, là Matthew hướng kịch tổ đề cử ta, ta đối với này vẫn tâm hoài cảm kích.”

Matthew lại cười nói,“Downey nói quá khách khí.” Hắn hơi làm tạm dừng, còn nói thêm,“Thực ra chúng ta đều biết, Downey nhất định sẽ trở về, ta hiện tại có thể phụ trách nhiệm nói cho mọi người, cái kia biết diễn hí Downey thật trở lại ! hắn vẫn là như vậy không thích theo khuôn phép cũ, vẫn là như vậy lải nhải.”

Nói tới đây, Matthew cùng tiểu Robert - Downey đều nở nụ cười.

Đối mặt truyền thông phóng viên, tiểu Robert - Downey kia không sáng rọi chuyện cũ, vĩnh viễn đều sẽ bị người đề cập, tiểu Robert - Downey cũng thành thục , cũng không kiêng dè đề cập năm đó kia vài khốn kiếp sự.

Đương một phóng viên hỏi cùng hít thuốc phiện sự tình khi, hắn nói,“2003 năm ta từng bởi vì thuốc phiện mà khiến sự nghiệp ngã tới đáy cốc, có một ngày của ta một tao ngộ khiến ta quyết định triệt để rời xa thuốc phiện.”

Nghe nói như thế, Matthew không khỏi hảo kỳ nhìn về phía tiểu Robert - Downey, bởi vì theo hắn biết, cai nghiện thật phi thường phi thường khó, tiểu Robert - Downey 2003 năm phía trước mấy lần cai nghiện, cuối cùng tất cả đều thất bại trong gang tấc.

Hơn nữa tiểu Robert - Downey không chỉ muốn nói ra một đáp án, còn muốn đem này đáp án suy diễn đầy đủ phấn khích khúc chiết, đầy đủ hấp dẫn nhân, như vậy mới có thể đạt tới tuyên truyền [ Iron Man ] hiệu quả.

“Ta tại 2003 thâm niên từng chở một đống lớn thuốc phiện lái xe đi ra ngoài, khi ta cảm thấy bụng đói khi, liền đi tới Burger King cửa hàng thức ăn nhanh.”

Tiểu Robert - Downey nói được đặc biệt thản nhiên, phảng phất đạt được tân sinh như vậy,“Ta không thể không cảm tạ Burger King, lúc ấy ta mua một phi thường ghê tởm Hamburg, còn có một ly lớn đồ uống, mà trong lòng ta sinh ra một loại bất tường cảm giác. Ta tại ăn cái kia Hamburg sau liền cảm giác thập phần khó chịu, ta cảm giác chính mình là chơi thuốc quá lượng , vì thế liền đem sở hữu thuốc phiện đều ném vào đại hải, hạ quyết tâm chăm chú giải quyết chính mình đối thuốc phiện ỷ lại.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, phỏng chừng lúc này trở thành về sau mọi người nói đến tiểu Robert - Downey tất nhiên đề cập đoạn tử.

Bất quá, Burger King là [ Iron Man ] nhà tài trợ chi nhất, tiểu Robert - Downey nói như vậy Burger King thật hảo sao?

Tại Matthew cố ý chối từ dưới, các phóng viên theo sau vấn đề đều nhắm ngay tiểu Robert - Downey.

“Là cái gì nguyên nhân khiến ngươi lựa chọn nhân vật này?” Đến từ [ Entertainment Weekly ] phóng viên hỏi,“Thoạt nhìn nhân vật này cùng ngươi dĩ vãng màn ảnh hình tượng phi thường không giống nhau.”

Tiểu Robert - Downey cũng là Hollywood lão nhân , ứng phó lên đến rất nhẹ nhàng,“Ta rất nhiều bằng hữu đều tham dự đến bộ điện ảnh này chế tác trung. Hiện tại quay chụp khoa học viễn tưởng điện ảnh hoặc là quay chụp từ truyện tranh cải biên đến điện ảnh đã không phải kiện ly kinh phản đạo sự , Marlon Brando cũng không tại Superman bên trong khách mời phản diện nhân vật sao? Ta phía trước đối truyện tranh điện ảnh kia cười nhạo thái độ hiển nhiên là quá mức võ đoán. Đương nhiên, ta lần này lựa chọn là đủ kinh thế hãi tục .”

Hắn tâm tính phi thường tốt,“Bằng hữu của ta nhìn thấy ta đều sẽ hỏi ta: Hỏa kế, ngươi làm sao? Có phải hay không lại đi tập hợp độc tư ?”

Lời này chọc thông cáo hiện trường lại vang lên một mảnh tiếng cười.

Matthew cũng tại cười, có lẽ người khác biểu diễn Iron Man không hẳn sẽ không thành công, nhưng tiểu Robert - Downey trời sinh làm quái, không thể nghi ngờ cùng Tony - Stark tính cách càng thêm phù hợp.

Một đến từ [ New York Post ] phóng viên hỏi tương đương không đáng tin vấn đề,“Nếu ngươi tại góc đường chạm đến Tony - Stark, ngươi sẽ cùng hắn nói cái gì?”

Tiểu Robert - Downey đáp án cũng ra nhân đoán trước,“Ta sẽ cùng hắn nói, ngươi khẳng định là mạo danh thế thân giả.”

Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Ta không nhất định sẽ đi tưởng tượng ta cùng điện ảnh bên trong nhân vật chính gặp mặt cảnh tượng, ta đã qua ảo tưởng loại chuyện này tuổi , ta đã có thể đem ta cùng nhân vật ở giữa thẩm mỹ cự ly kéo ra . Ta phía trước quay chụp [ dưới 0 kích tình ] cùng [ Chaplin cùng hắn tình nhân ] thời điểm, còn làm không được như vậy rộng rãi. Tại [ dưới 0 kích tình ] bên trong, đương cái kia hoá trang sư xuất kỳ bất ý xuất hiện thời điểm, ta đều khẩn trương muốn ngất qua, hoặc là nói diễn trò đối khi đó ta mà nói, không chỉ là mỗi ngày cùng nhân vật khiêu 16 giờ kề mặt vũ, ta không có cách nào như vậy tiêu sái.”

Đến từ TMZ phóng viên lúc này hỏi ra một rất TMZ vấn đề,“Vì sắm vai hảo Tony - Stark, ngươi có hay không đi quen biết một ít hoa hoa công tử, từ bọn họ trên người tìm đến Tony - Stark bóng dáng?”

“Không cần chuyên môn tìm người đi thỉnh giáo, bởi vì ta bên cạnh liền có phương diện này chuyên gia.” Tiểu Robert - Downey dựa theo trước đó ước định như vậy, ngược lại nhìn về phía Matthew, cười nói,“Matthew so Tony - Stark càng thụ nữ nhân hoan nghênh, có hắn như vậy đại chúng tình nhân truyền thụ kinh nghiệm, ta ứng đối phương diện này rất nhẹ nhàng.”

Matthew hợp thời tiếp nhận đề tài,“Ta nói cho Downey, trọng yếu nhất là hài hước !”

Này cùng hắn phía trước nhận phỏng vấn khi từng nói lời như vậy.

Đương nhiên, mọi người đều biết Iron Man vì cái gì sẽ thụ nữ nhân hoan nghênh, này hoàn toàn có thể dùng một câu đến hình dung.

Tỷ như có người hỏi hắn Iron Man đặc thù năng lực là cái gì mà nói, hắn sẽ không trả lời là sắt thép chiến y, mà là -- có tiền !

Phỏng vấn tại một mảnh tiếng hoan hô cười vui trong kết thúc, bị truyền thông khan phát sau, hiệu quả cũng đặc biệt hảo, giống cái gì “Matthew - Horner giáo thụ Iron Man tán gái” tin tức cũng phi thường có lực hấp dẫn.

Phóng nhãn toàn thế giới, thực ra mọi người đều rất mua “Lãng tử hồi đầu quý hơn vàng” Này một bộ trướng, kịch tổ nhằm vào tiểu Robert - Downey đặc điểm, chế định cũng là cùng loại sách lược.

Paramount ảnh nghiệp nhằm vào [ Iron Man ] tuyên truyền mở rộng cũng tại khẩn cấp tiến hành,“Iron Man không chiến F-22 ác điểu chiến cơ”,“[ Iron Man ] chung cực trailer chảy ra, rung động đặc hiệu toàn tiết lộ”,“[ Iron Man ] bộc tân ảnh sân khấu, mĩ nữ vây quanh tiểu Robert - Downey”,“Tony - Stark đùa giỡn khốc oanh xe tăng đoạn ngắn chảy ra” Đợi đã (vân vân), cùng loại nhuyễn thôi cứng rắn quảng ùn ùn.

Thậm chí, liên nữ chính Gwyneth - Paltrow sinh bệnh, đều bị kịch tổ lấy đến hâm nóng, xưng nàng bởi vì quay chụp [ Iron Man ] mà mệt nhọc quá độ, dẫn đến khỏe mạnh trạng huống xuất hiện vấn đề.

“Siêu phụ hà công tác dẫn đến Gwyneth - Paltrow thể trọng chợt giảm, thể lực nghiêm trọng cạn kiệt.”

Chỉ cần không vượt qua pháp luật giới hạn, Hollywood điện ảnh tuyên truyền mở rộng thủ đoạn đủ để cho nhân hoa cả mắt.

Rốt cuộc, tháng năm Bắc Mĩ kỳ nghỉ hè kéo ra đại mạc,[ Iron Man ] tại rạp El Capitan cử hành long trọng lần đầu thức, Tony - Stark sắp nhận toàn thế giới fan điện ảnh kiểm nghiệm.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 652: Green Lantern Corps

[ chúc các vị huynh đệ tỷ muội quá niên hảo !]

Los Angeles tháng năm buổi chiều dĩ nhiên trời trong nắng gắt, Thái Dương xê dịch đến phía tây, lại như cũ xán lạn, rạp El Capitan phía trước, thảm đỏ trải ra rất xa, lấy nghênh đón tham dự lần đầu thức chủ sáng nhân viên cùng khách mời, không chỉ là Matthew, Kevin Feige, tiểu Robert - Downey, Gwyneth - Paltrow cùng Scarlett Johansson đẳng trực tiếp đầu tư hoặc là tham dự phim chế tác nhân toàn bộ trình diện, liên tại New York Stan Lee, Avi Arad đẳng liên can Marvel truyện tranh cao tầng cũng chạy lại đây.

Đây là Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh hệ liệt khai thiên đại tác, cũng là báo thù giả kế hoạch đệ nhất bộ, đối với bị vây ở trong khốn cảnh Marvel truyện tranh đến nói cực kỳ trọng yếu.

Thậm chí nói là có thể trực tiếp quyết định toàn bộ Marvel truyện tranh vận mệnh đều không quá.

Giống Matthew loại này nhân, thực ra không có bao nhiêu đề nghị, cũng chỉ có Stan Lee, Avi Arad này mấy Marvel truyện tranh lão nhân, mới biết được Marvel có thể đi đến hôm nay, thật sự rất không dễ dàng.

Bất quá, Matthew phi thường rõ ràng, nếu hết thảy giống như dự thụ cùng thử chiếu thuận lợi vậy mà nói, một thuộc về Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh thời đại, liền muốn mở ra .

Đến hiện tại, hắn xác định này bộ phim dù cho sẽ không siêu cấp đại bán, cũng tuyệt đối sẽ không ăn hành.

Phía trước hai tuần trong, Marvel ảnh nghiệp cùng Paramount ảnh nghiệp vi [ Iron Man ] cử hành qua vài lần thử chiếu hội, vô luận là truyền thông phóng viên, vẫn là fan điện ảnh đại biểu, đều đối phim cơ hồ nhất trí tính hảo bình.

Về phần thử chiếu trung đủ loại gây chuyện bình luận điện ảnh nhân, kỳ nghỉ hè phim cơ bản có thể xem nhẹ bọn họ.

Bởi tuyên truyền mở rộng làm đúng chỗ, thêm ánh tiền thử chiếu danh tiếng khả quan,[ Iron Man ] dự bán vé phòng tương đương không sai, tuần đầu ba ngày Bắc Mĩ dự thụ tiếp cận 1800 vạn dollar, Bắc Mĩ phần đông thị trường điều tra công ty phần lớn đem này bộ phim tuần đầu box office mong muốn định ở 8000 vạn dollar trên dưới.

Này đã khiến Marvel phương diện kinh hỉ dị thường , từ Kevin Feige đến Stan Lee, lại từ Jon Favreau đến Avi Arad, một đám trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm vui sướng tươi cười.

Từ phía trước đủ loại phản ứng thượng xem,[ Iron Man ] này một đánh cược cơ bản xác định thành công.

Cũng chính là tham dự này bộ phim đầu tư, Matthew mới chân chính lý giải đến toàn bộ Marvel có bao nhiêu quẫn bách,[ Iron Man ] trung đến từ Marvel 1 ức 2000 vạn dollar đầu tư, không có một dollar thuộc về Marvel tự ra tiền túi.

Marvel căn bản không có năng lực từ tất yếu vốn lưu động trung chen ra bộ phận tiền, này 1 ức 2000 vạn dollar tài chính, tất cả đều đến từ Marvel lấy bản quyền cầm cố từ Merrill Lynch đạt được tín dụng vay tiền thượng.

[ Iron Man ] một khi thất bại, Marvel thật khả năng kiên trì không đi xuống.

Không thể không nói, Marvel quản lý tầng xác thật có bá lực.

“Chế tác điện ảnh khi, có khi mang điểm Truyền Kỳ nhân vật thần bí tính sẽ thực thú vị.”

Xuyên qua thảm đỏ, từ phỏng vấn khu trải qua, Matthew không có dừng lại, trực tiếp hướng rạp hát cửa đi, mặt sau Kevin Feige nhận phóng viên phỏng vấn thanh âm truyền tới,“Chúng ta lựa chọn Howard - Hughes quá khứ hai phi cơ bằng làm như studio cũng không phải trùng hợp; Stan Lee tiên sinh lúc trước sáng tạo nam chính Tony - Stark khi, một thân vật nguyên hình chính là Howard - Hughes, cho nên điện ảnh trung nhân vật này dung hợp giàu có, thiên tài cùng thanh danh đặc thù.”

Matthew còn không có tiến vào rạp hát, liền bị kịch tổ công tác nhân viên ngăn lại, nhắc nhở hắn muốn cùng các nhà tài trợ cùng nhau chụp ảnh chung.

Làm phim đầu tư nhân hòa người sản xuất chi nhất, Matthew cũng rất có giác ngộ, phi thường phối hợp đi đến trước bối cảnh bản, cùng kịch tổ mặt khác chủ sáng nhân viên cùng các nhà tài trợ cùng nhau chụp ảnh chung.

“Hải, Matthew.”

Mặc màu trắng lá sen biên đoản lễ phục Scarlett Johansson liền đứng ở Matthew bên cạnh,“Đã lâu không gặp .”

Matthew hướng bên người nàng tới gần một điểm, trước đối màn ảnh cười cười, tiếp thấp giọng nói,“Ngươi hôm nay thật xinh đẹp, toàn thân đều tản ra nữ thần khí chất.”

Scarlett Johansson lập tức vui vẻ cười nói nhỏ,“Nữ thần? Này không tốt lắm, nữ thần đều rất tịch mịch .”

Lời này phía sau lưng ý tứ Matthew rất rõ ràng, lập tức nói,“Ta đêm nay nguyện ý làm vi nữ thần giải quyết tịch mịch nhân.”

“Hảo a.” Scarlett Johansson lại thấp giọng nói,“Lần đầu thức kết thúc ngươi chờ ta.”

Matthew trên mặt bất động thanh sắc, ngoài miệng lại nói,“Hảo, của ta xe hội chờ ở rạp hát cửa sau.”

Hollywood lần đầu thức nội dung khả năng đều có bất đồng, nhưng cơ bản đều là một hình thức, tại thông lệ truyền thông chụp ảnh chung sau khi kết thúc, Matthew cùng Scarlett Johansson cùng nhau tiến vào rạp chiếu phim.

“Hải, Matthew.”

Kevin Feige đột nhiên từ phía sau đuổi theo,“Có thể trò chuyện vài câu sao?”

Scarlett Johansson đối Matthew cùng Kevin Feige cười cười, nói,“Các ngươi trò chuyện, ta đi vào trước.”

Nói xong, nàng một người đi tiến rạp chiếu phim trong.

Đứng ở rạp chiếu phim trong đại sảnh, Matthew nói thẳng,“Có chuyện sao, Kevin?”

Kevin Feige nhẹ nhàng gật đầu, nói,“Trước mắt đến xem,[ Iron Man ] cơ bản có thể lấy được thành công, ít nhất sẽ không sinh ra hao hụt.” Hắn nhìn Matthew liếc nhìn,“Ngươi cũng biết, Marvel ảnh nghiệp chế định là một trường kỳ hệ liệt kế hoạch, trước mắt [ vô địch Hulk ] đã quay chụp hoàn tất, ta tính toán thôi động mặt khác mấy bộ siêu cấp anh hùng điện ảnh được duyệt, chúng ta lần này hợp tác phi thường khoái trá, ta cũng hi vọng ngươi có thể tiếp tục duy trì Marvel ảnh nghiệp.”

Matthew liên tiếp không ngừng cố ý đầu tư điện ảnh, trong đó còn có Cloud Atlas,[ dị tinh chiến trường ] cùng [ Fast and Furious 4] như vậy siêu cấp đại hạng mục, dù cho ở phía trước hai người tranh đoạt trung thất bại ra cục, lại biểu hiện ra hùng hậu tài chính thực lực.

Nếu sau lưng không có nhất định tài chính, căn bản là sẽ không tham dự tranh đoạt.

[ Iron Man ] thoạt nhìn như là sẽ thành công, nhưng muốn đem đầu tư đi ra ngoài tiền thu hồi đến, cần thời gian khá dài, Marvel hiện tại cần tiến thêm một bước thôi động kế hoạch, bày ra tự thân giá trị.

Mặt khác, hấp lại tài chính còn muốn ứng phó [ vô địch Hulk ] đầu tư, còn có Merrill Lynch vay tiền......

Matthew nghĩ nghĩ, hỏi,“Các ngươi kế tiếp tính toán chế tác nào mấy cái siêu cấp anh hùng điện ảnh?”

Căn cứ hắn cùng với Marvel truyện tranh ký kết bổ sung hiệp nghị, số 13 điện ảnh phòng công tác có chọn lựa Marvel điện ảnh hạng mục đầu tư quyền lợi, bất quá thời gian hạn định tại từ [ Iron Man ] phát hành sau tám năm bên trong.

Kevin Feige nhìn nhìn chung quanh, gặp không có người khác, nói,“Tạm định mấy cái hạng mục, phân biệt là [ Iron Man 2], Thor,[ người kiến ],[ Captain America ] cùng [ Doctor Strange ]. Đương nhiên, là từ bên trong này chọn lựa ba hạng mục, chúng ta tài chính hữu hạn, cũng không có đầy đủ tinh lực đồng thời chế tác quá nhiều điện ảnh.”

“Ta cùng với Marvel lần này hợp tác rất khoái trá.” Matthew nhanh chóng làm ra quyết định,“Như vậy đi, Kevin, ngươi có thể hay không cho ta một phần cụ thể kịch bản hoặc là kế hoạch thư, ta xem qua sau lại quyết định?”

“Có thể.” Kevin Feige dặn dò nói,“Nhất định phải bảo mật.”

Matthew gật gật đầu,“Ta minh bạch.”

Hai người lại ghé vào cùng nhau hàn huyên sẽ cụ thể sự vụ, theo sau cùng nhau tiến vào rạp hát phòng chiếu phim, Matthew chỗ ngồi tại hàng thứ hai, tìm đến chỗ ngồi sau mới phát hiện, người bên cạnh là Charles Roven.

Matthew nhìn Charles Roven, có điểm hảo kỳ,“Không nghĩ tới ở trong này nhìn thấy ngươi, Charles.”

“Buổi tối hảo, Matthew.” Charles Roven đối Matthew cười cười.

“Ta nghe Christopher - Nolan nói ngươi không đảm nhiệm hắn tân phim người sản xuất ?” Matthew nghĩ đến lần trước cùng Christopher - Nolan tại Warner đại lâu gặp mặt,“Đi phụ trách hạng mục khác ?”

Charles Roven gật gật đầu,“Phi thường tiếc nuối không thể với ngươi hợp tác.” Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Warner Bros chuẩn bị khiến ta phụ trách DC truyện tranh siêu cấp anh hùng điện ảnh hạng mục.”

Matthew kỳ quái,“Trước ngươi không phải tại phụ trách [ Batman ] hệ liệt sao?”

“Không giống nhau.” Charles Roven chỉ chỉ màn ảnh lớn, cố ý nói,“Ngươi là Warner Bros hợp tác đồng bọn, có một số việc ta ta cũng không gạt ngươi, ta phụ trách tân hạng mục tựa như [ Iron Man ] với toàn bộ Marvel.”

Lời này vừa ra, Matthew lập tức liền minh bạch ,[ Iron Man ] cử hành qua vài lần thử chiếu, Marvel ảnh nghiệp vì tăng mạnh tuyên truyền hiệu quả, tiền kỳ tuyên truyền khi cũng để lộ báo thù giả kế hoạch, nghiệp nội kia vài khứu giác linh mẫn nhân, đặc biệt là cùng Marvel vừa cạnh tranh lại hợp tác DC truyện tranh, khẳng định sẽ có điều phản ứng.

Matthew ghé sát vào một ít, hạ giọng hỏi,“Warner Bros cùng DC cố ý chính nghĩa liên minh?”

Charles Roven cười cười,“Cụ thể còn muốn xem [ Iron Man ] phản ứng.”

Matthew không khó lý giải lời này,[ Iron Man ] phản ứng hảo, Warner Bros cùng DC liền sẽ theo vào, ngược lại thì sẽ tĩnh xem này biến.

Dù sao Marvel bắt chước DC,DC tham khảo Marvel cũng không phải cái gì hiếm lạ sự.

Charles Roven chịu nói nhiều như vậy, chủ yếu là Warner Bros cùng DC truyện tranh đều có ý khiến Matthew biểu diễn chính nghĩa liên minh trung trọng yếu nhân vật, phía trước Kevin Tsujihara cùng hắn mặt đàm thời điểm, minh xác nói qua [ Iron Man ] thành công mà nói, Warner Bros muốn không tiếc số tiền lớn cam kết Matthew đảm nhiệm DC vũ trụ khai thiên làm nam chính, lấy gia tăng lực ảnh hưởng cùng thành công hệ số.

Hắn cũng thâm chấp nhận, đối với loại này hệ liệt hóa điện ảnh đến nói, đệ nhất bộ tầm quan trọng không cần nói cũng biết.

Bởi vì từng quan hệ, Matthew đối với Warner Bros [ chính nghĩa liên minh ] kế hoạch phi thường hảo kì, không khỏi thấp giọng hỏi,“Không biết tính toán quay chụp nào bộ? Siêu nhân? Wonder Woman?”

“Đều không là.” Charles Roven thanh âm cũng ép tới đúng,“Là [ Green Lantern Corps ].”

Matthew sửng sốt một chút, Charles Roven còn nói thêm,“Đợi chu có thời gian chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tán gẫu?”

“Ân......” Matthew theo bản năng gật đầu,“Hảo.”

Màn ảnh lớn lúc này sáng lên, hai người đều không lại mở miệng nói chuyện, ánh mắt đều đặt ở này bộ [ Iron Man ] trên điện ảnh.

“Tony - Stark, giấc mộng gia, thiên tài, ái quốc giả, từ thiếu niên khi đại bắt đầu, làm Truyền Kỳ vũ khí khai phá giả Howard - Stark nhi tử, dựa vào thông minh tài trí, nhanh chóng đạt được mọi người chú ý......”

Phim bắt đầu, lấy Rhodey góc độ, từ bên cạnh giới thiệu Tony - Stark là một người thế nào.

“Làm Stark công nghiệp quân đội liên lạc viên, ta có hạnh cùng vị này chân chính ái quốc giả hợp tác. Các nữ sĩ, các tiên sinh, ta rất vinh hạnh tuyên bố, đem niên độ đỉnh thưởng trao tặng Tony - Stark.”

“Cho mời Tony - Stark !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 653: Ngươi Quá Sành Chơi

[ Thập Tam cho mọi người chúc tết ! tân niên hành đại vận ! tân niên phát đại tài !]

Phim đã đi đến kết cục, Tony - Stark đứng ở trên tin tức tuyên bố hội, đối mặt hàng trăm phóng viên.

Nhưng hắn không có dựa theo trước đó định ra bản thảo đến niệm, hắn trực tiếp hướng truyền thông tuyên bố -- ta chính là Iron Man !

Tin tức tuyên bố hội hiện trường oanh động , phóng viên giống như giống như điên rồi, rạp chiếu phim trung cũng oanh động , người xem nháy mắt bị điều động lên cảm xúc.

Từ phim bắt đầu đến hiện tại, Tony - Stark nhân vật này mang đến , hoàn toàn chính là một loại hoàn toàn mới siêu cấp anh hùng thể nghiệm, nhân vật tràn ngập cá nhân mị lực, cuối cùng công khai chính mình Iron Man thân phận, đem loại này mị lực đẩy đến đỉnh !

Hollywood các siêu cấp anh hùng, từ Clark - Kent đến Peter - Parker lại đến Bruce - Wayne, hướng đến giấu đầu lộ đuôi, chưa bao giờ lấy chân diện mục kì nhân, siêu cấp anh hùng điện ảnh trung còn chưa hề từng có bất cứ một người, như thế công khai tuyên bố chính mình thân phận.

Kia vài truyền thống siêu cấp anh hùng, không có gì không qua người hai mặt sinh hoạt, Tony - Stark hoàn toàn là một khác loại.

Cố tình này khác loại cấp người xem mang đến hoàn toàn mới thể nghiệm, một loại mới mẻ kích thích.

Này tuyệt đối là phim lớn nhất kinh hỉ chi nhất, gọi người như thế nào có thể không yêu Tony - Stark, không yêu [ Iron Man ]?

Thậm chí, xem lần đầu hiện trường người xem phản ứng, Matthew đều tưởng đến trong lời đồn [ Tinh cầu đại chiến 2: Đế quốc phản kích chiến ] phát hành khi cảnh tượng, tuy rằng hắn không có kinh lịch qua lúc ấy cảnh tượng, lại nghe nhân vô số thứ đề cập qua, đương Darth Vader đối Luke - Skywalker nói ra ‘Ta là phụ thân ngươi’ thời điểm, rạp chiếu phim cơ hồ sôi trào, toàn mĩ trực tiếp đứng hình, Tony - Stark tuyên bố chính mình Iron Man thân phận, tựa hồ cũng có cùng loại hiệu quả.

Trừ Iron Man bản thân ngoài, cái kia thân thủ cao minh phảng phất như hồ ly mĩ nữ đặc công, cũng tại người xem gian gợi ra cường liệt phản ứng.

Đặc biệt là nàng cùng Samuel - Jackson đóng vai độc nhãn cục trưởng, thảo luận thành lập một chi ứng đối siêu tự nhiên nhân tố đội ngũ tình tiết, càng là khiến quen thuộc Marvel truyện tranh nhân kích động không thôi.

Rất nhiều người đều đầy đủ ý thức được, báo thù giả kế hoạch đã kéo ra đại mạc.

Cho nên, đương hắc nhân cục trưởng thần bí hề hề xuất hiện ở Tony - Stark hào trạch trung, nói cái gì thế giới này không chỉ có ngươi một siêu cấp anh hùng khi, rạp chiếu phim trung bộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay.

Đây là một siêu cấp anh hùng điện ảnh còn không có tràn lan thời đại, đây là một siêu cấp anh hùng chiếm lấy màn ảnh vừa mới kéo ra mở màn thời đại.

Màn ảnh lớn trở về bình tĩnh, rạp El Capitan trung lại đèn đuốc sáng trưng, tiếng vỗ tay không có bất cứ chần chờ vang lên, từ hàng cuối cùng đến hàng đầu, sở hữu người xem đều đứng lên vỗ tay, người xem trên mặt không có gì không treo vui vẻ tươi cười.

Này bộ phim làm cho bọn họ cảm giác được rất thỏa mãn, rất thú vị, rất kích thích......

Đối với phổ thông người xem đến nói, bọn họ tiến vào rạp chiếu phim, không mấy người là tới tự hỏi nhân sinh triết lý , này mấy đủ để thỏa mãn bọn họ xem ảnh nhu cầu cùng giải trí cần, trên tinh thần thỏa mãn mang đến chính là xán lạn tươi cười cùng phi thường tốt tâm tình, cùng với nguyện ý vi phim cùng với tương quan sản phẩm, cởi bỏ chính mình hầu bao.

Giờ khắc này, Bắc Mĩ vô số gia rạp chiếu phim bên trong người xem, đều tại đứng dậy vỗ tay.

Matthew cũng tại vỗ tay, lại xác định chính mình 4000 vạn dollar đầu tư, khẳng định có thể thực hiện lợi nhuận.

Bên cạnh Charles Roven vừa vỗ tay vừa tự hỏi, Marvel truyện tranh rõ ràng đã đi ở DC truyện tranh phía trước, bọn họ hẳn là bám chặt thời gian .

Cho tới nay,DC truyện tranh dựa vào Superman và Batman cự đại lực ảnh hưởng, tại điện ảnh chế tác phương diện đều chặt chẽ áp chế Marvel truyện tranh, không chút khách khí nói, tiến vào tân thế kỷ phía trước, Marvel truyện tranh siêu cấp anh hùng điện ảnh cấp DC xách giày đều không xứng.

Nhưng Marvel [ Iron Man ] đã vì toàn bộ Avengers kế hoạch mở hảo đầu, phim hỏa bạo, thoải mái, khôi hài, thú vị, có thể nói một bộ xuất sắc thương nghiệp điện ảnh, này cũng có thể bảo đảm Marvel mặt sau kế hoạch thuận lợi triển khai......

DC chính nghĩa liên minh đâu?

Charles Roven rất rõ ràng, phải nhanh một chút thôi động chính nghĩa liên minh kế hoạch, đặc biệt là đang chuẩn bị viết kịch bản Green Lantern Corps, tất yếu nhanh hơn cước bộ, không thể khiến siêu cấp anh hùng điện ảnh thị trường biến thành Marvel chuyên trường.

Hai người đi phía trước chúc mừng qua kịch tổ, Charles Roven đối Matthew nói,“Ta đi trước, chờ ta điện thoại.”

Matthew gật gật đầu, thuận miệng nói,“Hảo.”

Điện ảnh tan cuộc, Matthew ra khách quý chuyên dụng thông đạo, tại cửa đợi một hồi, Scarlett Johansson chuồn ra đến kéo lại hắn cánh tay, nói,“Chúng ta đi thôi.”

Kịch tổ không có ánh sau tin tức tuyên bố hội, mà là ngày mai tại Nokia trên quảng trường cử hành một hồi đại hình truyền thông fan điện ảnh gặp mặt hội.

“Nghe theo của ngươi phân phó.” Matthew cố ý nói,“Natasha - Romanov đặc công.”

Hắn kéo Scarlett Johansson hướng phía sau môn bên kia đi, vừa đi vừa tán thưởng nói,“Của ngươi nhân vật rất mê người , dứt khoát khiến nam nhân điên cuồng.”

Scarlett Johansson lại bất mãn hỏi,“Chẳng lẽ ta không mê người?”

“Đương nhiên mê người.” Matthew đơn giản giải thích nói,“Natasha - Romanov đặc công cùng Scarlett Johansson là hoàn toàn bất đồng hai loại phong cách, đều có thể mê chết người không đền mạng.”

Hai người dắt tay ra rạp El Capitan cửa sau, vô số thiểm tắt đèn nháy mắt sáng lên, lập tức có hàng loạt phóng viên xông tới, cứ việc Matthew Benz xe hơi liền tại trước mắt, lại trong lúc nhất thời không thể nhúc nhích.

Vài danh bảo tiêu phản ứng rất nhanh, đem Matthew cùng Scarlett Johansson cùng các phóng viên ngăn cách ra.

Matthew nhìn nhìn quần tình sôi trào phóng viên, này đại khái chính là kịch tổ không cử hành ánh sau tin tức tuyên bố hội di chứng.

Này mấy phóng viên điên cuồng hỏi, không ít người đều hỏi cùng hắn cùng Scarlett Johansson là cái gì quan hệ, vì cái gì muốn cùng nhau rời đi.

Hai người đều không để ý tới, chỉ là tại bảo tiêu mở đường dưới, hướng ô tô bên kia đi.

Đi đến trước cửa xe, Scarlett Johansson mới chuẩn bị nhận phỏng vấn nói vài câu, chung quy nàng tham diễn điện ảnh vừa cử hành qua lần đầu thức.

“Ta không trả lời cùng điện ảnh không quan hệ vấn đề.” Nàng trước nhắc nhở cùng tới được mấy cái phóng viên một câu, tiếp trả lời trong đó một danh đại báo phóng viên hỏi,“Natasha - Romanov đặc công là một khiêu chiến thật lớn, đồng thời cũng cho ta cảm thấy dị thường hưng phấn. Bởi vì trước đó, ta chưa bao giờ làm qua bất cứ cùng loại sự tình. Có thể tiếp chụp [ Iron Man ] cũng đóng vai ‘Hắc Quả Phụ’ nhân vật này, khiến ta hưng phấn phải có chút phát run.”

Matthew đứng ở Scarlett Johansson bên cạnh, phảng phất thạch đầu điêu khắc như vậy, hắn không cần nói cái gì làm cái gì, Scarlett Johansson thành danh nhiều năm, là Hollywood trong giới có danh thông minh nữ nhân, ứng đối truyền thông phóng viên hỏi căn bản không nói chơi.

Scarlett Johansson trả lời qua một vấn đề, không chuẩn bị lại nói, cho hắn bên này sử ánh mắt, Matthew lập tức kéo ra cửa xe, chắn ở Scarlett Johansson mặt sau, đẳng Scarlett Johansson chui vào trong xe, cũng lên xe.

Ô tô rơi vào phóng viên vây quanh, chậm chạp không thể rời đi, chừng mười phút sau, mới chậm rãi chạy đi tù trưởng thạch rạp chiếu phim cửa sau.

“Ta nhân vật này giống như rất thành công a?” Scarlett Johansson quay đầu mắt nhìn theo kịp hàng loạt cẩu tử ô tô cùng xe máy, hỏi,“Ngươi cảm giác đâu, Matthew?”

Matthew vỗ nhè nhẹ tay nàng,“Yên tâm hảo, này sẽ không là một bộ khác Island.”

Scarlett Johansson khe khẽ thở dài,“Hi vọng lần này có thể box office thành công, bằng không ta liền muốn đi ngân hàng vay tiền .”

“Sẽ không .” Matthew cười cười, chủ động chuyển đề tài,“[ Iron Man ] so ngươi diễn phim văn nghệ thoải mái đi?”

“Thoải mái, ngươi nói đùa đi?” Scarlett đầy mặt chăm chú,“[ Iron Man ] rõ ràng cần ta trả giá càng nhiều.”

Nàng đếm trên đầu ngón tay nói,“Ta dùng gần nửa năm thời gian chuyên môn học tập vật lộn, tiến hành đại lượng kỹ năng đặc biệt huấn luyện cùng lực lượng huấn luyện, nguyên nhân liền ở chỗ ta có một tất yếu phải hoàn thành mục tiêu, đó chính là xuyên lên đồ bó Lycra.”

Matthew nở nụ cười,“Lần đầu tiên nhìn đến ngươi hoá trang khi, cái loại cảm giác này dứt khoát để người điên cuồng. Kéo lên sở hữu khóa kéo, mang theo hảo sở hữu vũ khí, ta không thể không nói,‘Hắc Quả Phụ’ thật là phi thường mê người, phi thường khốc.”

Scarlett Johansson linh cơ vừa động, nói,“Muốn hay không như vậy, ta ngày sau từ kịch tổ cho mượn Natasha hí phục cùng độc nhãn hí phục, ta mặc hí phục đến một lần?”

“Ý kiến hay.” Matthew thò tay gợi lên Scarlett Johansson cằm,“Sca, ngươi rất biết chơi , càng ngày càng để người mê muội.”

“Đáng tiếc.” Scarlett Johansson không phải không có tiếc nuối tác đạo,“Đêm nay lấy không được.”

Giữa hai người này vài năm đứt quãng có quá nhiều lần một đêm tình, bởi vậy Matthew còn nói thêm,“Chúng ta về sau có chính là cơ hội.”

Scarlett Johansson nở nụ cười,“Ta liền thích ngươi loại này không chút nào dây dưa lằng nhằng phong cách.”

Nàng cũng không tưởng cùng lâm thời tình nhân ở giữa có trừ thân thể ngoài mặt khác quan hệ, Matthew ý tưởng không thể nghi ngờ cùng nàng phi thường nhất trí.

Màu đen Benz xe hơi ở trong bóng đêm trở lại Beverly Hills, trực tiếp tiến vào Horner trang viên, Scarlett Johansson vào cửa phía trước còn riêng quay đầu nhìn thoáng qua, vài chục chiếc ô tô chật ních trang viên trước cửa đường, các cẩu tử phỏng chừng lại muốn ở trong này thủ cả một đêm .

Từ ngày hôm sau bắt đầu, Bắc Mĩ các đại rạp chiếu phim trong, nghênh đón kỳ nghỉ hè lần đầu tiên xem ảnh cao trào.

Theo năm gần đây truyện tranh cải biên điện ảnh đại hành này đạo, càng ngày càng nhiều ưu tú truyện tranh bị chuyển lên đại màn ảnh, mà [ Iron Man ] chú định là tại trận này đại triều trung lấy được ích không phải là ít người may mắn chi nhất.

Truyện tranh cải biên điện ảnh lịch sử tồn tại đã lâu, nhưng chân chính trở thành chủ lưu thương nghiệp điện ảnh, nghiêm khắc đến nói muốn theo điện ảnh [ Spiderman ] bắt đầu.

2002 năm, Sony Columbia dựa vào đẩy ra này bộ giảng thuật một ngoài ý muốn đạt được đặc dị công năng thời kỳ trưởng thành thiếu niên không phải bình thường trưởng thành sử mà thu hoạch được cự đại box office thu nhập, thế cho nên khiến điện ảnh công ty lão tổng nhóm cho rằng Christopher Reeve sở mang đến truyện tranh anh hùng tăng vọt lại lần nữa sống lại.

Vì thế, đại lượng đầu tư dự toán bị gạt vào truyện tranh cải biên điện ảnh này một kế hoạch trong, một vị lại một vị thanh danh hiển hách siêu cấp anh hùng bị đưa lên đại màn ảnh khiến người xem giải trí, tạo thành truyện tranh cải biên điện ảnh mấy năm nay từng bước thăng ôn hiện tượng.

Đương nhiên, loại này hiện tượng sinh ra cũng muốn ỷ lại vào này mấy các siêu cấp anh hùng tại Mĩ quốc cường đại nhân khí, đương người Mĩ nhìn thấy chính mình mới trước đây liền tại xem truyện tranh thượng một đám hình tượng đều trở nên trông rất sống động, tự nhiên mà vậy sẽ chạy đến rạp chiếu phim đi tập thể cổ động.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 654: Đại Thời Đại

[ Thập Tam cho mọi người chúc tết ! tân niên hành đại vận ! tân niên phát đại tài !]

Liền cùng dự thụ biểu hiện như vậy,[ Iron Man ] vi 2008 năm kỳ nghỉ hè mở một hảo đầu, phát hành ngày đầu từ Bắc Mĩ 4105 gia rạp chiếu phim trong lấy xuống 3560 vạn dollar box office, trong nghề nhân sĩ phân phân đem [ Iron Man ] cuối tuần đầu box office mong muốn, từ nguyên lai tương đối bảo thủ 8000 vạn dollar tăng lên tới một ức dollar.

Kết quả, Marvel ảnh nghiệp này bộ đỉnh siêu cấp anh hùng phim hành động không có để người thất vọng, cuối tuần đầu box office cao tới 1 ức 1000 vạn dollar, nhất cử đem năm nay tương đối thấp trầm mùa xuân đương hung hăng ném ở sau người.

Có thể nói, năm nay Bắc Mĩ kỳ nghỉ hè nghênh đón một bạo tạc thức khởi đầu tốt đẹp.

Làm đầu tư giả, Matthew thích nhất nhìn thấy hiện tại cục diện .

Iron Man vô luận là tại điện ảnh trung xuất trướng, vẫn là ở trên thị trường lộ diện, đều đầy đủ kiêu ngạo, phong lưu tiêu sái, chỉ số thông minh siêu quần.

Nữ nhân, kia liền giống xuyên qua quần áo, buổi sáng lên lưu lại trên giường, lại vĩnh viễn cũng không nhớ được danh tự; Chính phủ kiệt xuất cống hiến thưởng? Là tùy tay lấy đến là có thể cấp người qua đường giáp ; Vũ khí, đó là dễ dàng tại trong sơn động liền thu phục người khác một đời cũng làm không chừng vô địch công nghệ cao thiết giáp.

Cuối cùng, mang đến là siêu cao Bắc Mĩ cuối tuần đầu box office thu nhập.

Này chiến báo cáo thắng lợi sau,[ Iron Man ] dược thân “Hollywood box office Chúng Thần điện”, tại Bắc Mĩ sử thượng mở màn box office thứ mười cường danh hào dưới lưu lại chính mình thân ảnh, mà Paramount ảnh nghiệp cũng bởi vậy kinh hỉ nghênh đón này phim hành động phát hành sử thượng sử thượng tốt nhất mở màn.

Nhưng mà, đối với này thành tích nhất thỏa mãn , vẫn là Marvel truyện tranh công ty

Marvel truyện tranh rất cần như vậy một hồi thắng lợi đến cổ vũ sĩ khí, biểu hiện chính mình thực lực , bọn họ cũng vẫn hi vọng mở rộng chính mình tại giới điện ảnh trung bản đồ, đặc biệt tại trùng tổ sau, vội vàng chờ đợi đối với chính mình chế tác cùng đầu tư điện ảnh có được càng nhiều quyền khống chế.

Huy hoàng [ Spiderman ] là do Sony Columbia chế tác phát hành , X-Men cùng [ Fantastic Four ] còn lại là 20th Century Fox chế tác phát hành, cùng Marvel công ty bản thân quan hệ cũng không phải nhiều chặt chẽ.

“Bạo tạc thức bắt đầu ! đây là trùng tổ sau Marvel công ty chờ đợi tuyệt vời nhất sự.” Marvel ảnh nghiệp CEO Kevin Feige cấp Matthew gọi điện thoại khi nói như vậy,“Sự thật chứng minh, Marvel phẩm bài thâm thụ người xem yêu thích, bọn họ biết, Marvel liền đại biểu cho kỳ nghỉ hè, đại biểu cho gia đình người xem yêu xem phim hành động.”

Đương một bộ điện ảnh để người cảm thấy giàu có giải trí tính, hơn nữa cuối cùng thỏa mãn loại này chờ mong khi, người xem liền sẽ mang theo hài tử đến xem, tất cả mọi người sẽ đến xem.

“Tiểu Robert - Downey là cái loại này tất cả mọi người tán thành ưu tú diễn viên. Hắn biểu diễn thiên tài, một khi cùng Marvel truyện tranh nhân vật kết hợp lên, box office liền sẽ là hôm nay như vậy.” Matthew nhận phóng viên phỏng vấn khi, tự nhiên miệng đầy tán dương,“Downey không phải dĩ vãng cái loại này đã bị định hình bành trướng thức siêu cấp anh hùng, hắn khiến mọi người cảm giác được có thể thân cận.”

[ Iron Man ] tuần đầu box office thành công, cũng khiến tiểu Robert - Downey triệt để thực hiện phiên thân.

Tiểu Robert - Downey thượng một bộ điện ảnh là năm ngoái đánh cược phiến [ may mắn bài thủ ], cuối tuần đầu box office chỉ có chỉ là 270 vạn dollar, Bắc Mĩ box office tổng cộng chưa vượt qua 600 vạn dollar.

Thuộc về tiểu Robert - Downey một thời đại, cũng kéo ra mở màn.

Matthew cũng xác định chính mình 4000 vạn dollar đầu tư sắp nghênh đón thu hoạch mùa.

Hắn đương nhiên sẽ không như vậy thỏa mãn, cùng mọi người như vậy, còn muốn được đến càng nhiều, cho nên từ Marvel ảnh nghiệp phương diện lấy đến Avengers kế hoạch kế tiếp hạng mục biểu.

Marvel ảnh nghiệp động tác phi thường mau, tại [ Iron Man ] ngày đầu box office ra lô sau, liền đứng máy quyết đoán, quyết định mặt sau mấy bộ phim,[ người kiến ] cùng [ kỳ ngộ tiến sĩ ] bị Marvel tạm thời gác lại, tại [ vô địch Hulk ] sau, Marvel ảnh nghiệp đầu tiên quay chụp chế tác [ Iron Man 2], lấy củng cố vừa đạt được thị trường tán thành, xác lập càng lớn ưu thế.

Sau đó, lại quay chụp chế tác Thor cùng [ Captain America ], hơn nữa khiến tỷ như Hắc Quả Phụ cùng Ưng Nhãn như vậy nhân vật thích hợp xen kẽ, nếu hết thảy thuận lợi mà nói,[ Captain America ] sau,[ Avengers ] đem lần đầu tiên lên sân.

Dựa theo cùng Marvel truyện tranh hiệp nghị, Matthew có thể ở này đó phim bên trong lựa chọn đầu tư, chỉ là đại khái nhìn xem Marvel ảnh nghiệp cung cấp hạng mục thư, hắn liền đem Thor bài trừ bên ngoài.

Hắn nhớ rất rõ ràng, Avengers là lấy Iron Man cùng Mỹ quốc đội trưởng làm hạch tâm đến tổ kiến, điện ảnh chế tác công ty đều là chút phi thường thực tế gia hỏa, sở làm quyết định tất nhiên sẽ nhận đến phim ích lợi ảnh hưởng, hắn lại không biết Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh mỗi một bộ cụ thể box office là bao nhiêu, lựa chọn hai hạch tâm nhân vật phim tiến hành đầu tư, không thể nghi ngờ là nhất bảo hiểm phương thức.

Cho nên, tại Marvel vũ trụ đệ nhất giai đoạn, Matthew sẽ buông tha Thor, đầu tư [ Iron Man 2],[ Captain America ] cùng [ Avengers ].

Phương diện này sự vụ, rất nhanh liền sẽ khiến Helen - Hermann cùng Marvel phương diện nói chuyện.

Marvel ảnh nghiệp đã đem [ Iron Man 2] đề lên nhật trình, bất quá lại vẫn gặp phải tài chính không đủ khốn cảnh, tuy rằng [ Iron Man ] đại bán, nhưng box office hồi khoản cần thời gian, càng thêm trọng yếu quanh thân thu nhập, đồng dạng cũng cần thời gian đến tích lũy.

Vì tương lai suy xét, Marvel ảnh nghiệp cơ hồ điên cuồng đầu nhập tuyên truyền tài chính, vi [ Iron Man ] tiếp tục tạo thế.

“[ Iron Man ] ngang trời xuất thế, đảo điên chúng ta đối truyện tranh anh hùng phổ biến nhận thức. Tại Tony - Stark phía trước, còn không có bất cứ một chủ lưu truyện tranh anh hùng có như vậy cao điệu Trương Dương cá tính. Bao gồm siêu nhân Clark - Kent, Batman Bruce - Wayne, Spiderman Peter - Parker đợi đã (vân vân), đều có ‘Anh hùng’ cùng ‘Người thường’ hai thân phận, cũng trăm phương nghìn kế tiến hành che giấu.”

“Nhưng Tony - Stark lại rõ ràng tương phản, làm người thường, hắn là thiên tài, là phú hào, là đèn huỳnh quang sủng nhi, hơn nữa đối với ‘Iron Man’ thân phận cũng không e dè, phim cuối cùng trên tin tức tuyên bố hội câu kia ‘I. am.’ liền là siêu cấp anh hùng công nhiên sinh ra cao điệu tuyên ngôn.”

“Iron Man thiết lập thập phần phù hợp chúng ta thời đại này nào đó đặc chất cùng nhu cầu. Khốc huyễn, đa kim, lộ ra ngoài, đối với tương đương một bộ phận tuổi trẻ một đời fan điện ảnh đến nói, như vậy một hình tượng không thể nghi ngờ so với kia chút tiểu tâm cẩn thận, lén lút siêu cấp anh hùng càng có lực hấp dẫn.”

“Đồng thời, chúng ta cũng có thể nhìn thấy, tại Iron Man trên người có một tầng khác mặt cố gắng. So sánh siêu nhân thiên phú dị bẩm, Spiderman đặc dị công năng, Batman khoa học kỹ thuật đoàn đội, Iron Man quật khởi càng nhiều là đến từ Tony - Stark thiên tài cùng chăm chỉ.‘Sắt thép chiến giáp’ từ sinh ra đến từng bước tu chỉnh cải tiến, hoàn toàn xuất từ Tony cá nhân chi thủ.”

“Này bộ [ Iron Man ] phát hành, mang đến không chỉ là một khác loại siêu cấp anh hùng, còn vi tiểu Robert - Downey cùng Marvel truyện tranh mang đến mới tinh cục diện.”

“Từ trên ý nghĩa nào đó nói, Tony - Stark cũng là tiểu Robert - Downey bóng dáng. Downey thành danh thậm sớm, nhưng hít thuốc phiện, cùng thương, bỏ tù, đủ loại việc xấu hao phí hắn bó lớn tốt đẹp thời gian, may mà hắn gặp Matthew - Horner, bị hắn đề cử đến [ Iron Man ] kịch tổ, cũng nương Tony - Stark thời cơ, lấy một hoàn toàn mới ngay mặt hình tượng về tới mọi người trong tầm nhìn.”

“[ Iron Man ] vừa là Downey cứu chuộc, cũng chính là Marvel công ty mốc cây số. Xem qua phim nhân không khó phát hiện Marvel có một loạt quy hoạch,[ Iron Man ] thành công thương nghiệp, ý nghĩa Marvel truyện tranh mở ra tân cục diện, có thể dự kiến đến, từ giờ trở đi thẳng đến tương lai rất lâu, trên màn ảnh lớn đem nghênh đón thuộc về Marvel siêu cấp anh hùng đại thời đại.”

Burbank, Warner đại lâu văn phòng trong, Warner Bros điện ảnh bộ tổng tài Kevin - Tsujihara đọc xong trên báo chí tương quan đưa tin, buông xuống trong tay báo chí, trên mặt thần tình tương đương nghiêm túc.

“Charles......” Hắn nhìn về phía bàn công tác đối diện ngồi Charles Roven,“Ngươi xác định Marvel muốn đem Avengers chuyển lên màn ảnh lớn.”

“100% xác định.” Charles Roven hồi đáp.

Kevin - Tsujihara đứng lên, tại văn phòng trung qua lại đi hai vòng, lại hỏi,“Chúng ta chính nghĩa liên minh đâu?”

Charles Roven lập tức nói,“Còn tại lên kế hoạch trung,DC lạc hậu Marvel một bước.”

“Lạc hậu không có việc gì.” Kevin - Tsujihara dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc,“Quan trọng là có thể gắng sức đuổi theo, hơn nữa lại vượt qua Marvel.”

DC siêu cấp anh hùng điện ảnh, cho tới nay đều dẫn đầu Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh không chỉ một thân vị.

Charles Roven nhắc nhở nói,“[ Iron Man ] đã lấy được thành công, lấy hiện tại thế xem, Bắc Mĩ cuối cùng box office khẳng định tại 3 ức dollar trên đây.”

Kevin - Tsujihara nhẹ nhàng gật đầu, tiếp một câu,“E không chỉ 3 ức dollar.”

“Hiện tại người xem đều phi thường chờ mong Marvel mặt khác siêu cấp anh hùng lên sân.” Charles Roven nói ra một sự thật,“Đặc biệt là từng xem qua tương quan truyện tranh nhân, đều rất tưởng nhìn thấy các siêu cấp anh hùng tập kết thành một chiến đội tác chiến.”

Hắn lại nhắc nhở nói,“Kevin, chúng ta tất yếu nhanh hơn tốc độ ! bằng không sẽ bị Marvel càng kéo càng xa.”

“Ta biết.” Kevin - Tsujihara còn đang không ngừng đi lại,“Công ty ban giám đốc ngày hôm qua trọng điểm thảo luận phương diện này nội dung, đồng ý chúng ta đưa ra chính nghĩa liên minh kế hoạch, hơn nữa đem trích cấp đầy đủ tài chính dùng cho chế tác quay chụp.”

Charles Roven vỗ nhẹ nhẹ xuống bàn tay,“Kia quá tốt !” Hắn cũng đứng lên,“Hiện tại chúng ta chỉ so Marvel chậm một bước, chỉ cần nhanh hơn tốc độ, vượt qua đi không thành vấn đề. Hơn nữa chính nghĩa liên minh tên tuổi càng vang dội, siêu nhân, Batman cùng Wonder Woman tạo thành chính nghĩa tam cự đầu, so Iron Man như vậy nhị tuyến anh hùng lực ảnh hưởng lớn hơn.”

Kevin - Tsujihara trịnh trọng nói,“Đệ nhất bộ [ Green Lantern Corps ] là mấu chốt, chỉ có bước đầu tiên thành công , mặt sau kế hoạch mới có thể tiếp tục.” Hắn nhìn về phía Charles Roven,“Thẩm tra uỷ ban đã cho đi, tài chính khởi động rất nhanh liền sẽ đến trướng. Charles, ngươi muốn chưởng khống hảo [ Green Lantern Corps ] bánh lái, này hạng mục thành bại đối với chúng ta trọng yếu phi thường.”

“Ta minh bạch.” Charles Roven bỗng nhiên nở nụ cười,“Cho nên, ta chuẩn bị mời Matthew - Horner biểu diễn nam chính.”

Nghe được này danh tự, Kevin - Tsujihara có loại an tâm cảm giác, vẫn là nghi hoặc nói,“Hắn không phải cự tuyệt Marvel, không thích biểu diễn truyện tranh anh hùng sao?”

Charles Roven giải thích nói,“Đó là Marvel khai ra tiền lương rất thấp, chúng ta vì hắn chuẩn bị một phần đại hợp đồng......”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 655: Người Da Đen Green Lantern

[ Iron Man ] Bắc Mĩ chiếu phim đi đến thứ hai cuối tuần phía trước, Matthew tiếp đến Charles Roven khiến chuyên gia đưa tới được kịch bản cùng hạng mục kế hoạch thư, thông qua này mấy không khó phát hiện, Warner Bros cùng DC truyện tranh cũng tưởng noi theo Marvel Avengers điện ảnh kế hoạch, đem truyện tranh trung so báo thù giả xuất hiện sớm hơn chính nghĩa liên minh cũng đẩy lên màn ảnh lớn.

Hơn nữa bọn họ gõ định đệ nhất bộ phim --[ Green Lantern ].

Charles Roven lập tức chuyên môn cho hắn gọi điện thoại, nói cho Matthew trước xem kịch bản cùng hạng mục kế hoạch thư, mặt khác đợi tuần sau hắn từ New York đuổi về lại mặt đàm.

“Rất rõ ràng, Warner Bros cố ý mời ngươi biểu diễn Green Lantern.”

Thiên Sứ trù tính công ty trong văn phòng, Helen - Hermann đại khái lật xem qua kịch bản, đặt ở trên bàn công tác, cùng đối diện Matthew nói,“Ngươi ý tứ đâu?”

Matthew hơi hơi nhún vai,“Ta nếu không tiếp Iron Man, đương nhiên cũng sẽ không tiếp Green Lantern.” Hắn nghĩ nghĩ, bổ sung một câu,“Ta đối biểu diễn siêu cấp anh hùng điện ảnh không có hứng thú.”

“Ngươi tưởng đầu tư?” Helen - Hermann lại hỏi.

Matthew trực tiếp lắc đầu,“Marvel truyện tranh đã tại chuẩn bị vận tác [ Iron Man 2] , ta trong tay không có dư thừa tài chính. Lại nói, ta phóng đại bán điện ảnh tục tập không đi đầu tư, làm gì đầu tư tiền đồ chưa biết DC siêu cấp anh hùng hệ liệt?”

Lời này nói được phi thường có đạo lý, đổi thành Helen - Hermann làm lựa chọn, cũng sẽ tuyển [ Iron Man 2], mà không phải [ Green Lantern ].

Vừa qua cuối tuần,[ Iron Man ] từ Bắc Mĩ lại lấy 5560 vạn dollar, thêm phía trước bốn ngày làm việc nhập trướng, Bắc Mĩ box office đã vô hạn tiếp cận hai ức dollar.

“Charles một hồi hẹn ta thấy mặt.” Matthew còn nói thêm,“Ta sẽ uyển chuyển từ chối hắn.”

Helen - Hermann gật gật đầu,“Ân.” Nàng hỏi,“Cần ta cùng ngươi đi sao?”

Matthew chậm rãi lắc đầu,“Không cần.”

“Warner Bros cùng DC truyện tranh chậm một bước.” Helen - Hermann đem kịch bản hoàn cho Matthew, nói,“Bọn họ giống như có điểm nóng vội.”

Matthew ngược lại không cảm giác kỳ quái,“DC siêu cấp anh hùng điện ảnh nguyên bản vẫn chặt chẽ áp chế Marvel, từ tiến vào tân thế kỷ tới nay, tình thế hoàn toàn phản lại đây,DC một bước chậm rãi bước bước chậm, đã lạc hậu một mảng lớn .”

Hắn nhìn nhìn đồng hồ, cầm lên kịch bản đứng lên,“Thời gian chênh lệch không nhiều , ta đi trước.”

Ra Thiên Sứ trù tính công ty, lên chính mình ô tô, Matthew phân phó tài xế đi Warner đại lâu, đem kịch bản cùng kế hoạch thư lại cầm ra lật lật.

Kịch bản hắn xem qua không chỉ một lần, cùng từng xem qua kia bộ [ Green Lantern ] phi thường tương tự.

“Vũ trụ gian có một đám duy hộ vũ trụ trị an ‘Green Lantern Corps’, từng cái thành viên đều trang bị một viên thần kỳ nhẫn, có thể cho bọn họ tùy tâm sở dục biến ra các thứ hoặc thực hiện bất cứ mục đích , nhưng mỗi cái nhẫn đều cần từ một ngọn đèn xanh trung định kỳ bổ sung năng lượng, mà đăng năng lượng đến từ toàn vũ trụ trung tâm, cũng là ‘Green Lantern Corps’ tổng bộ --OA tinh.”

“Hal - Jordan nguyên bản là một danh thử bay viên, sau bị phi thuyền ở địa cầu rơi tan Green Lantern nhẫn triệu hoán trở thành tân ‘Green Lantern’, phụ trách bảo vệ địa cầu cùng Ngân Hà địa khu trị an......”

Rất truyền thống rất lộ số hóa Hollywood siêu cấp anh hùng điện ảnh kịch tình, cũng là nhìn qua nhất bảo hiểm kịch tình hình thức.

Matthew vỗ nhè nhẹ kịch bản cùng hạng mục kế hoạch thư, thở dài.

Này bộ [ Green Lantern ] box office thế nào, hắn không biết, chỉ rõ ràng thật sự không thế nào hảo xem, hơn nữa một bộ cùng này phim tương quan phim, khiến hắn ấn tượng khắc sâu.

Kia bộ gọi là [ Deadpool ] đại xích độ siêu cấp anh hùng điện ảnh trung, có rất nhiều Deadpool trêu chọc Green Lantern lời kịch, nghe nói chính là bởi vì diễn Deadpool cùng diễn Green Lantern là một người, mà Green Lantern thất bại đến kém chút hủy đi cái kia gia hỏa diễn viên kiếp sống.

Còn có, từng hắn không biết ở đâu thiên giải trí đưa tin hoặc là khung bình luận bên trong từng nhìn đến, nguyên bản DC truyện tranh cùng Warner Bros căn bản không chuẩn bị khiến [ Superman: Man of Steel ] làm DC vũ trụ bắt đầu, chỉ là làm bắt đầu [ Green Lantern ] thất bại rối tinh rối mù, mới không thể không cường hành khiến Superman và Batman khai chiến.

Kết quả chính là hết thảy đều rất gấp , tiến độ đuổi, kịch tình cũng đuổi......

Từ có thể nhớ lại tin tức trung, hắn không khó phán đoán [ Green Lantern ] chín thành chín là một bộ siêu cấp ăn hành tác phẩm.

Lại nói, dù cho không phải ăn hành chi tác, Matthew cũng sẽ không tiếp nhân vật này, tuy rằng lúc trước cùng Marvel truyện tranh đàm băng Iron Man nhân vật này, càng nhiều là bởi vì song phương cấp ra thù lao chênh lệch quá lớn, nhưng hắn tưởng diễn siêu cấp anh hùng mà nói, Iron Man không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất chi nhất.

Hôm nay sở dĩ muốn cùng Charles Roven gặp lại, chủ yếu vẫn là có mặt khác phương diện suy xét.

Này mấy suy xét cùng từng tính toán qua hắn những người đó có liên quan.

Năm đó “Kì thị chủng tộc” Sự kiện sau, Spike Lee nhiễm lên nghiêm trọng độc nghiện cùng rượu nghiện, nhân trên cơ bản là phế đi, không có khả năng lại có xuất đầu cơ hội, nói không chừng ngày nào đó liền sẽ chết tại hít thuốc phiện quá lượng mặt trên.

Naomie Harris sớm liền rời đi Hollywood, rời khỏi diễn viên này nghề, không biết chạy đi nơi đâu .

Francis - Lawrence cùng Paula Patton này hai tiểu nhân vật,[ Alien vs Predator 2] không đến 2000 vạn dollar Bắc Mĩ box office, chú định bọn họ tại Hollywood đem không thể xuất đầu.

Những người này đều bởi vì hắn hoặc nhiều hoặc ít cải biến vận mệnh, cũng được đến trừng phạt.

Nhưng có một người, lại vẫn qua tiêu dao tự tại, đó chính là Will - Smith.

Tuy rằng hắn liên tiếp đoạt đi Will - Smith I Am Legend cùng [ Hancock ] hai bộ phim nam chính, nhưng Will - Smith hai năm nay tiếp vỗ mặt khác hai bộ phim, phản ứng cùng box office cũng coi như có thể, cứ việc không đạt được từng siêu cấp cự tinh tình cảnh, lại cũng vẫn duy trì tại ngôi sao tuyến đầu trên vị trí.

Matthew vẫn đang tìm có thể cho Will - Smith đào hố cơ hội, nhưng cơ hội như vậy không dễ tìm.

Lần này thu đến Charles Roven đưa tới kịch bản cùng hạng mục kế hoạch thư, hắn bỗng nhiên nghĩ đến có thể nếm thử một chút, mặc kệ thành cùng bất thành, với hắn mà nói cũng không có tổn thất.

Đi đến Warner đại lâu, đi vào cùng Charles Roven ước hảo phòng khách, Matthew nhìn thấy Charles Roven đã chờ ở bên trong .

Hai người chào hỏi, ngồi ở liền nhau trên sô pha, Charles Roven nói,“Nguyên bản tuần trước liền muốn tìm ngươi tán gẫu, hạng mục tài chính gặp một điểm vấn đề, đành phải chạy một chuyến New York.”

Matthew biết Bắc Mĩ đang tại nháo khủng hoảng kinh tế, Hollywood cũng đang co lại ngân căn, vội vàng quan tâm hỏi,“Giải quyết sao?”

“Thuận lợi giải quyết.” Charles Roven cố ý nói,“Tại của ta tranh thủ dưới, Warner phương diện vi [ Green Lantern ] khai ra cao tới 2 ức 5000 vạn dollar sản xuất dự toán !”

“Thật lớn bút tích.” Matthew tán thưởng nói.

Đương kim khủng hoảng kinh tế bối cảnh dưới, còn dám như thế danh tác đầu nhập, Warner Bros không hổ là Hollywood công trạng tốt nhất công ty.

Charles Roven cười cười, tiếp tục nói,“Warner Bros cùng DC truyện tranh đều phi thường coi trọng này bộ phim, minh xác yêu cầu ta muốn tìm một vị có thể cùng đầu tư tướng xứng đôi trọng lượng cấp diễn viên biểu diễn Hal - Jordan.”

Nghe nói như thế, Matthew cũng không đi vòng vèo, trực tiếp hỏi,“Cho nên, ngươi cố ý khiến ta đảm nhiệm này bộ [ Green Lantern ] nam chính?”

“Là.” Charles Roven nói chuyện đồng dạng ngắn gọn sáng tỏ,“Warner Bros phi thường tưởng với ngươi tiếp tục hợp tác.”

Matthew khẽ gật đầu,“Ta cũng tưởng cùng Warner Bros tiếp tục hợp tác.” Hắn lời nói tiếp một chuyển,“Nhưng không phải siêu cấp anh hùng điện ảnh.”

Charles Roven nghi hoặc,“Vì sao? Ngươi băn khoăn Marvel truyện tranh bên kia sao?”

Hắn biết Matthew đầu tư [ Iron Man ], này tại trong giới cũng không phải bí mật, sớm đã có rất nhiều người truyền được ồn ào huyên náo.

Không đợi Matthew trả lời, Charles Roven còn nói thêm,“Ngươi không cần có loại này băn khoăn,DC cùng Marvel tuy rằng là đối thủ cạnh tranh, nhưng lẫn nhau quan hệ phi thường chặt chẽ, này sẽ không trở thành vấn đề.”

“Cùng này mấy không có quan hệ.” Matthew mở ra tùy thân mang theo túi công văn, đem [ Green Lantern ] kịch bản cùng kế hoạch thư đặt ở hai người gian trên bàn trà, nói,“Đơn thuần là ta đối biểu diễn siêu cấp anh hùng điện ảnh không có hứng thú.”

Charles Roven không có dễ dàng buông tay, nói,“Matthew, ngươi có thể lại thận trọng suy xét một chút sao?”

Matthew cười lắc đầu,“Charles, ta không tưởng quấy nhiễu các ngươi bình thường tuyển diễn viên, cho nên không cần lại cân nhắc .”

“Bởi vì thù lao sao?” Charles Roven thử hỏi,“Warner Bros sẽ vì ngươi khai ra một phi thường có thành ý thù lao con số.”

Matthew nhanh chóng nói,“Không phải thù lao duyên cớ.” Hắn nói đơn giản nói,“Nếu ta tưởng tiếp chụp siêu cấp anh hùng điện ảnh, hiện tại [ Iron Man ] nam chính cũng sẽ không là tiểu Robert - Downey, này cùng thù lao không có quan hệ, đơn thuần là cá nhân yêu thích vấn đề.”

Charles Roven xem Matthew thái độ phi thường kiên định, cũng không lại miễn cưỡng, giống Matthew này một đẳng cấp ngôi sao, cũng không phải miễn cưỡng liền có thể được đến muốn kết quả.

Hắn cầm lại kịch bản cùng kế hoạch thư, bỗng nhiên nghĩ đến Matthew đầu tư một điện ảnh hạng mục vừa đại lấy được thành công, không khỏi hỏi,“Matthew, ngươi xem qua kịch bản cùng kế hoạch thư, có thể đề điểm đề nghị sao?”

Matthew vẫn đang tìm thích hợp mở miệng cơ hội, nghe nói như thế, biết cơ hội tới , bất quá hắn không có nói thẳng, ngược lại đem chân chính muốn biểu đạt gì đó, lẫn lộn ở mặt khác mà nói trong.

“Xin thứ cho ta nói thẳng.” Matthew thái độ vô cùng chăm chú,“Charles, ta tưởng không rõ, nếu Warner Bros cùng DC truyện tranh cố ý đem toàn bộ chính nghĩa liên minh hệ liệt chuyển lên màn ảnh lớn, này mấu chốt bước đầu tiên vì cái gì muốn tuyển Green Lantern? Vì sao không phải Superman và Batman? Ta cảm giác Wonder Woman cũng so Green Lantern danh khí đại đi?”

Charles Roven lộ ra một có chút bất đắc dĩ tươi cười,“Superman và Batman tạm thời đều không thích hợp,[ siêu nhân trở về ] thảm thống thất bại mới qua đi vài năm? Batman...... Christopher - Nolan tại quay chụp tả thực bản [ Batman ] ba bộ khúc, mặt khác quay chụp một phiên bản không hiện thực. Về phần Wonder Woman......”

Hắn lắc lắc đầu,“Nữ tính siêu cấp anh hùng làm tuyệt đối nhân vật chính, chúng ta đã từng có một lần thất bại giáo huấn .” Charles Roven nghiêm mặt,“Nếu bàn về truyện tranh danh khí, Green Lantern không chút kém cỏi với Iron Man, thậm chí càng có danh.”

Matthew gật gật đầu, còn nói thêm,“Thực ra ta tối muốn nhìn đến [ Wonder Woman ] chân nhân điện ảnh, đáng tiếc hiện tại xã hội tình thế, nữ quyền vẫn là không đủ, nếu nữ quyền có thể giống hắc nhân vận động như vậy phát triển mà nói......”

Nói tới đây, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì,“Charles, hiện tại xã hội tình thế ngươi hẳn là lý giải, các ngươi không suy xét qua một người da đen Green Lantern sao?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 656: Kinh Nghiệm Giáo Huấn

Làm trong giới tối có danh người sản xuất chi nhất, Charles Roven đương nhiên biết hiện nay xã hội tình thế biến hóa, Hollywood trong giới hắc nhân chính trị chính xác càng ngày càng trọng yếu, rạp chiếu phim trung người da màu tỉ lệ cũng tại tăng lên, càng thêm quan trọng là, đề cập hắc nhân nhân vật chính phim, thường thường có thể dẫn phát truyền thông oanh động hiệu ứng, tương đương hấp dẫn người xem nhãn cầu.

“Khiến một người da đen làm Green Lantern?” Hắn nói thầm một câu.

Charles Roven đối với này nói vẫn là có nhất định nghi ngờ, chung quy truyện tranh bên trong Hal - Jordan là không hơn không kém người da trắng.

Nhưng hắn đồng thời cảm giác việc này có nhất định có thể thao tác tính.

Quanh co lòng vòng nói nhiều như vậy, này thực ra mới là Matthew chân chính mục đích , hắn nhìn thấy Charles Roven rơi vào tự hỏi, cười nói,“Ta chính là nghĩ đến Wonder Woman nữ quyền, thuận miệng nhắc tới.”

Charles Roven vội vàng lắc đầu, nói,“Ngươi ý tưởng này có điểm ý tứ.”

Matthew ngượng ngùng nói,“Ta liền cảm giác điện ảnh hẳn là phù hợp xã hội tình thế phát triển.”

“Phi thường có đạo lý.” Charles Roven lại rõ ràng cho là thật,“Nhưng hắc nhân nam chính mà nói, hay không sẽ ảnh hưởng đến người da trắng người xem lựa chọn......”

Nghe nói như thế, Matthew cố ý suy xét một phen, lúc này mới nói,“Này không đơn giản sao? Tìm tại người da trắng người xem trung phi thường được hoan nghênh hắc nhân nam diễn viên.”

Charles Roven gật gật đầu,“Cũng là biện pháp.”

Matthew ánh mắt từ trên mặt hắn nhanh chóng đảo qua, cố ý cường điệu nói,“Ta lâm thời nghĩ đến lấy ra nói đùa , ngươi đừng cho là thật a.”

Charles Roven cười cười,“Quay đầu nói sau đi, này hạng mục còn bị vây ở lúc đầu quy hoạch giai đoạn, có quá nhiều phương diện cần suy xét, đáng tiếc ngươi không thể ra diễn.”

“Ta chỉ có thể nói rất đáng tiếc.” Matthew thở dài,“Ta thật không có hứng thú biểu diễn siêu cấp anh hùng điện ảnh.”

Đến hắn hiện tại giai đoạn này, hoàn toàn không cần dựa vào biểu diễn siêu cấp anh hùng điện ảnh đề cao danh khí.

Hai người lại hàn huyên vài câu, Matthew chủ động cáo từ rời đi, Charles Roven đem Matthew đưa ra phòng khách, phản hồi đến một mông ngồi trên sô pha, rơi vào tự hỏi trong.

Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì người khác một câu, liền theo tùy tiện liền tại một đầu tư 2 ức 5000 vạn dollar đại hạng mục trung, làm ra sửa chữa mấu chốt tính nhân tố quyết định, nhưng Matthew mà nói cũng nhắc nhở hắn,[ Green Lantern ] có lẽ có thể đi một con đường khác.

Phía trước cùng Kevin - Tsujihara mặt đàm khi, hai người đều nói DC truyện tranh điện ảnh lạc hậu Marvel điện ảnh một bước, nhưng trên thực tế bọn họ phi thường rõ ràng, nếu đem X-Men cùng [ Spiderman ] đều tính cả,DC truyện tranh điện ảnh lạc hậu không chỉ một bước.

Marvel bên kia đã mở ra Avengers kế hoạch,DC Justice League tuy rằng xuất hiện ở truyện tranh thượng thời gian sớm hơn, thậm chí ngay cả Avengers đều là bắt chước Justice League mà đến, nhưng tại lực ảnh hưởng viễn siêu truyện tranh điện ảnh bên trên, Marvel đã dẫn đầu ,DC dù cho đẩy ra Justice League, cũng không tránh khỏi biến thành một cùng phong giả.

Muốn đánh vỡ loại này cục diện, có lẽ thật cần một điểm bất đồng tầm thường thủ đoạn.

Vì cam đoan phim có thể thành công, hắn cùng với Warner Bros cùng DC truyện tranh ở trên kịch bản lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức, nam chính vốn cũng muốn tuyển ổn thỏa nhất một, bất quá Matthew - Horner cự tuyệt , liên đàm đều không tưởng đàm......

“Một có thể bị tuyệt đại đa số người xem nhận hắc nhân diễn viên......”

Charles Roven suy nghĩ lại rơi vào Matthew câu kia như là vui đùa mà nói thượng, sau đó trong đầu xuất hiện một danh tự -- Will - Smith.

Phóng nhãn toàn bộ Hollywood, có thể chân chính bị đại đa số người da trắng người xem nhận, lại tại điện ảnh thị trường bên trên triệt để chứng minh qua chính mình hắc nhân nam diễn viên thực ra chỉ có này một .

Chuông di động thanh đột nhiên vang lên, Charles Roven lấy di động ra chuyển được, điện thoại là Kevin - Tsujihara đánh qua đến.

“Charles, ta nhìn thấy Matthew ly khai.” Điện thoại bên kia Kevin - Tsujihara hỏi,“Các ngươi đàm như thế nào?”

“Hắn cự tuyệt .” Charles Roven nói.

Ống nghe trung vang lên Kevin - Tsujihara hơi mang sửng sốt thanh âm,“Matthew cự tuyệt ? Vì sao?”

“Tựa như hắn cự tuyệt biểu diễn Iron Man như vậy, hắn đối biểu diễn siêu cấp anh hùng điện ảnh không có hứng thú......” Charles Roven đơn giản giải thích một phen, sau đó nói,“Kevin, về [ Green Lantern ] này hạng mục, ta có một ít tân ý tưởng muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi hiện tại có thời gian sao? Ta đi tìm ngươi.”

Charles Roven cắt đứt điện thoại, ra phòng khách, đi lên thang máy đi Kevin - Tsujihara văn phòng ở tầng.

Bên kia, Matthew ra Warner đại lâu, đi bên cạnh Warner xưởng sản xuất, nguyên bản muốn đi Akiva - Goldsman văn phòng cùng hắn nói chuyện, không nghĩ tới Akiva - Goldsman không ở, nhớ tới Charlize - Theron tham diễn [ thiêu đốt bình nguyên ] kịch tổ đoạn thời gian trước ra xong ngoại cảnh sau, cũng tại Warner xưởng sản xuất nội quay chụp, lập tức dọc theo xưởng sản xuất sửa chữa đổi mới hoàn toàn đường, hướng bọn họ sở tại studio đi.

Charles - Theron tham diễn này bộ phim, dùng biến đổi bất ngờ đều không đủ để hình dung, năm trước liền bắt đầu quay chụp, kết quả trước sau tao ngộ đến tài chính không đủ, biên kịch đại bãi công, phương thứ ba tranh cãi đẳng phần đông vấn đề, kết quả đến hiện tại phim liên quay chụp còn không có hoàn thành.

Đoạn thời gian trước hắn cùng Charles - Theron thông điện thoại thời điểm, nghe nàng từng nhắc tới, này bộ phim nguyên bản là định tại năm nay kỳ nghỉ phát hành, nhưng liên tiếp tao ngộ đến ngoài ý muốn tình huống, phát hành ngày đã lùi lại đến sang năm kỳ nghỉ.

Dọc theo xưởng sản xuất đường hướng về phía trước đi, Matthew tâm tư lại về đến phía trước cùng Charles Roven gặp thượng, Charles Roven tựa hồ có điều suy xét hắn thuận miệng vui đùa mà nói, nhưng Warner Bros cùng DC truyện tranh hay không sẽ chọn dùng, ai cũng nói không chính xác.

Loại này đầu tư 2 ức 5000 vạn dollar cao nhất đại chế tác hạng mục, như là quan hệ đến nam chính trọng yếu quyết định, tất nhiên sẽ thận chi lại thận.

Charles Roven khẳng định sẽ không bởi vì nghe hắn nói thượng vài câu, liền sẽ cấp hồ hồ đem Green Lantern nhân vật chính biến thành một người da đen.

Về phần Charles Roven hay không sẽ nghĩ đến Will - Smith trên người, hắn cũng vô pháp cam đoan.

Nhưng lại nói, Hollywood có mấy cái chân chính hắc nhân thương nghiệp ngôi sao diễn viên?

Mặc kệ nói như thế nào, này cơ bản không cần hao phí khí lực khanh đã đào, có thể hay không lừa đến Will - Smith, kia muốn xem vận khí như thế nào.

Này khanh không có dùng mà nói, hắn cũng sẽ không quá để ý, về sau lại tìm cơ hội liền là.

Nhanh đến studio thời điểm, Matthew cấp Charlize - Theron đánh điện thoại, khiến hắn có chút ngoài ý muốn là, Charlize - Theron tiếp đến điện thoại tự mình từ studio trung đi ra .

“Làm sao?” Matthew nhìn thấy Charlize - Theron một thân hằng ngày trang phục, trên mặt cơ bản không mang trang, hỏi,“Hôm nay không quay chụp.”

Charlize - Theron thẳng lắc đầu,“Đừng nói nữa.” Nàng liền đứng ở studio cửa, cũng không có mang Matthew đi vào ý tứ, nói,“Kịch tổ đạo diễn vừa quay chụp khi bị đổ nghiêng bố cảnh tường tạp , một giờ trước vừa đưa đi bệnh viện, quay chụp lại gián đoạn, bây giờ còn không biết lúc nào có thể một lần nữa quay chụp.”

“Này phim vỗ gần một năm đi?” Matthew hỏi.

“Ân.” Charlize - Theron ăn ngay nói thật,“Ta cảm giác lại qua một năm cũng chụp không xong.”

Matthew cũng lắc đầu, nói,“Sally, này bộ phim sau, không cần lại tiếp tiểu công ty đầu tư độc lập điện ảnh , rất không có cam đoan.”

Charlize - Theron gật đầu,“Giáo huấn có một lần này liền đủ rồi.” Nàng vô ý thức thò tay làm động tác,“Ta lúc ấy nhất định là điên rồi, mới tưởng tiếp như vậy một bộ phim.”

Dài lâu hơn nữa liên tiếp không ngừng ra ngoài ý muốn trạng huống quay chụp, đủ để cho bất luận kẻ nào tâm phiền ý loạn.

Matthew đương nhiên biết Charlize - Theron vì cái gì muốn tiếp này bộ phim, Charlize - Theron tại thương nghiệp phương diện có điều thành tựu sau, muốn lại trùng kích Oscar tốt nhất nữ chính.

“Không nói ta .” Charlize - Theron chủ động đổi đề tài,“Ngươi đầu tư kia bộ [ Iron Man ] box office cùng phản ứng rất không sai, này hai ngày nghỉ ngơi thời điểm, ta xem chút trên báo chí bình luận.”

“Có phải hay không truyền thông đều tại khen ngợi ta?” Matthew da mặt đầy đủ hậu.

Charlize - Theron lắc đầu,“Tiểu Robert - Downey bị nhắc tới số lần đặc biệt nhiều, rất nhiều bình luận đều cho rằng hắn biểu diễn Tony - Stark mới là phim lớn nhất lượng điểm, của ngươi đầu tư không mấy người nhắc tới.”

Matthew không thèm để ý cười cười.“Này rất bình thường, đầu tư người đều tại phía sau màn, diễn viên đều tại trước màn, hơn nữa tiểu Robert - Downey phát huy xác thật không sai.”

“Ta ngược lại là cảm giác, tiểu Robert - Downey chỉ là bình thường phát huy.” Charlize - Theron có chút bất đồng cái nhìn,“Ta phía trước cùng tiểu Robert - Downey đánh qua giao tế, cảm giác hắn bản nhân cùng Iron Man tính cách có chút cùng loại mới là mấu chốt đi?”

“Ngươi nói thật sự đúng, Tony - Stark bản thân thiết lập mới là mấu chốt.” Matthew thừa nhận điểm này.

Suy nghĩ một chút, hắn lúc này mới còn nói thêm,“Tony - Stark trên người cơ hồ dung hợp sở hữu nam nhân giấc mộng -- có tiền, có địa vị, có siêu xe, có tư nhân phi cơ. Có mĩ nữ, có siêu cao IQ, có dũng khí, còn có chính nghĩa, đương nhiên, trọng yếu nhất là hắn có mặt khác siêu cấp anh hùng sở không có chân thật cảm.”

“Không chỉ là nam nhân.” Charlize - Theron cố ý chớp mắt vài cái,“Nữ nhân cũng thực thích như vậy nhân vật.”

Nàng bỗng nhiên nở nụ cười,“Thực ra ta cảm giác ngươi biểu diễn nhân vật này hiệu quả khẳng định càng tốt, cũng có thể bản sắc diễn xuất.”

Matthew nhún vai,“Đáng tiếc Marvel ảnh nghiệp không muốn thanh toán ta đầy đủ cao thù lao.”

Đương nhiên,[ Iron Man ] này bộ phim không phải không có phê bình thanh âm, tỷ như có người liền nói đây là một bộ phi thường nhàm chán bỏng điện ảnh, nhân vật phản diện dứt khoát không hề có tồn tại cảm.

So với thú vị khả ái Iron Man, Iron Monger xác thật khô cằn không thấy được.

Trong mắt của hắn, này vẫn là hảo, tối thiểu phim còn tại nhân vật phản diện thượng hao phí nhất định vai diễn, đẳng tương lai không xa, Marvel siêu cấp điện ảnh nhân vật phản diện, một đám đều sẽ biến thành miệng pháo hình.

Ngoài miệng nã pháo công phu người người rất giỏi, quyết chiến khi lại người người gà nhép.

Dù cho không phải gà nhép , cũng là não tàn.

Đây chính là thương nghiệp điện ảnh, đơn giản ngốc nghếch giải trí có thể đạt tới thương nghiệp mục đích , khẳng định sẽ không lại dùng tốn thời gian cố sức thủ đoạn.

Liền tại Matthew cùng Charlize - Theron đứng ở studio cửa nói chuyện phiếm khi, một để màu nâu vàng tóc dài nữ hài từ studio trung đi ra.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 657: Nổi Danh Phải Thừa Dịp Sớm

Giày da tiếng chạm đất từ xa lại gần, Matthew cũng nhận thấy được có người từ đối diện studio cửa đi ra, chỉ là tùy ý ngắm một cái, mơ hồ nhìn thấy nhất trương còn có chứa tính trẻ con phổ thông nữ hài gương mặt, ánh mắt cũng liền thu trở về, cùng Charlize - Theron tiếp tục trò chuyện về kịch tổ quay chụp đề tài.

“Thật sự không được......” Matthew cấp Charlize - Theron ra dở chủ ý,“Liền làm pháp luật thủ đoạn.”

Charlize - Theron lắc đầu,“Phim đã quay chụp hoàn thành hơn phân nửa, lúc này khởi động rời khỏi trình tự, phía trước cố gắng liền đều uổng phí .”

Matthew xòe tay,“Kia liền trước đặt ở một bên, đi tiếp khác công tác......”

Lời này còn không có nói xong, hắn liền nhạy bén nhận thấy được có cái gì tựa hồ đập lại đây, thò tay ôm lấy Charlize - Theron liền trốn hướng một bên, đồng thời đem nàng chắn ở mặt sau.

“A nha......”

Tiếng kinh hô lúc này vang lên, lúc trước đi ra studio cái kia trên mặt còn có chứa tính trẻ con nữ hài, không biết sao thế này, đột nhiên ngã sấp xuống, hơn nữa triều Matthew vừa đứng thẳng vị trí đập lại đây.

May mắn Matthew thường niên luyện tập tự do vật lộn, phản ứng cực nhanh viễn siêu người bình thường, không đợi nữ hài nện đến hắn, liền yểm hộ Charlize - Theron cùng nhau né tránh .

Hắn né tránh , cái kia nữ hài lại rắn chắc ngã ở studio cửa trên nền xi măng.

“A --”

Giữa tiếng kêu gào thê thảm, trên mặt còn có chứa tính trẻ con nữ hài trực tiếp ăn hành, thậm chí truyền ra phù phù tiếng vang.

Nhìn thấy nữ hài rắn chắc ném xuống đất, Matthew khóe miệng theo bản năng rung chuyển một chút, nghe này động tĩnh, thật đau quá a.

Nữ hài rầm rì hai tiếng, nâng lên kia trương tính trẻ con chưa thoát mặt, nhìn về phía Matthew cùng Charlize - Theron, này cùng nàng thiết kế hảo hoàn toàn không giống nhau a.

Này vừa ngã, hẳn là suất tại kia đại minh tinh trên người, sau đó hắn thuận thế tiếp được chính mình......

Ai tưởng đến, cái kia gia hỏa thế nhưng trực tiếp né tránh !

Hắn như thế nào có thể né tránh đâu? Hắn phản ứng như thế nào liền có thể nhanh như vậy đâu? Nhanh đến khiến nàng giả vờ ngã biến thành thật ngã.

Xoa xoa rơi sinh đau đầu gối, này nữ hài chống đỡ dưới mặt, ngồi dậy.

Charlize - Theron ánh mắt lướt qua Matthew, lúc này thấy được nữ hài, khẽ nhíu mày, bất quá vẫn là hỏi,“Jenny, ngươi không sao chứ?”

Matthew lại không nói chuyện, lần này cùng vừa tùy tiện quét mắt nhìn bất đồng, hắn thấy rõ nữ hài kia trương tựa hồ có điểm phổ thông gương mặt, này khuôn mặt với hắn mà nói có chút quen thuộc, nếu lại thành thục một điểm, lại hướng lên trên sái chút sữa bò......

Charlize - Theron vòng qua Matthew, thò tay đem cái kia nữ hài từ mặt đất kéo lên.

“Ngượng ngùng......” Nữ hài tiêu diệt quần áo bên trên tro bụi, hơi mang ngượng ngùng cười nói,“Ta vừa trật chân.”

“Không có việc gì.” Charlize - Theron tùy ý lắc lắc đầu.

Matthew lại không cho rằng đây là ngoài ý muốn, chung quy kia trương sữa bò sái đầy mặt đồ cho hắn lưu lại ấn tượng rất sâu , chỉ cảm thấy này nữ hài thật không là bình thường nhân.

“Cái kia......” Nữ hài đột nhiên chuyển hướng Matthew, nói,“Xin lỗi, thiếu chút nữa đụng vào ngươi, ta phi thường xin lỗi.”

“Không quan hệ.” Matthew thuận miệng nói.

Hắn nhớ tới [ Hunger Games ], hỏi Charlize - Theron,“Không giới thiệu một chút?”

“Đây là Jennifer - Lawrence, ta tại kịch tổ hợp tác.” Charlize - Theron đơn giản làm giới thiệu,“Jenny, đây là bằng hữu của ta Matthew.”

James - Lawrence nhanh chóng vươn ra tay phải,“Ngươi hảo, Matthew.”

Matthew tại nàng trên tay nhẹ nhàng nắm một chút,“Ngươi hảo, Lawrence tiểu thư.”

“Ngươi bảo ta Jenny đi.” Jennifer - Lawrence có chút lễ phép nói,“Ta phi thường thích ngươi điện ảnh, nghiêm khắc nói lên, ta cũng là của ngươi fan điện ảnh, năm trước còn tại rạp chiếu phim xem qua I Am Legend đâu.”

“Cám ơn ngươi duy trì.” Matthew rất khách khí.

Jennifer - Lawrence lại cùng Matthew cùng Charlize - Theron nói vài câu, rất có ánh mắt chủ động cáo từ ly khai.

“Này nữ hài tính cách rất tốt.” Charlize - Theron nhìn Jennifer - Lawrence phương hướng ly khai,“Tại kịch tổ nội rất thảo nhân thích.”

Matthew lại nói,“Ta lần trước gặp được cùng loại nữ hài là ai tới? Úc...... Đúng, Jessica - Alba.”

“Ân?” Charles - Theron nghi hoặc.

Matthew không có minh giảng, chỉ là thuận miệng nói,“Này nữ hài tâm tư không đơn giản a.”

Studio cửa là phi thường bằng phẳng bê tông mặt đất, vừa hắn cũng thấy được, Jennifer - Lawrence xuyên là một đôi đáy bằng giày bệt, một người trưởng thành đi ở loại địa phương này, còn có thể đột nhiên ngã sấp xuống?

Cùng Charlize - Theron cùng nhau hướng tới xưởng sản xuất cửa đi thời điểm, hắn nghĩ đến Hollywood hai năm nay tình thế, hôm nay 70 nữ tinh qua khí,80 sau vừa đi lên tuyến đầu,90 sau đã chuẩn bị thưởng ban đoạt quyền .

Có câu nói thực đúng, nổi danh phải thừa lúc còn sớm mà hành động, đặc biệt là đối nữ diễn viên đến nói.

Theo sau một đoạn thời gian bên trong, Matthew rơi vào bận rộn công tác trong, một phương diện muốn thích hợp bận tâm [ Twilight ] cùng [ Fast and Furious 4] hai bộ phim quay chụp, một phương diện khác muốn cùng Helen - Hermann câu thông trao đổi mới nhất công tác đàm phán.

Còn có, Marvel phương diện đang tại chuẩn bị lên kế hoạch [ Iron Man 2], hắn muốn đúng lúc theo vào, tránh cho bị nhân bất tri bất giác đá ra cục.

Tuy rằng Hollywood công ty đối đãi trong giới đồng hành coi như có khế ước tinh thần, nhưng sau lưng giở trò khả năng cũng không phải không có.

Đương nhiên, phối hợp [ Warner Bros ] tiến hành [ Hancock ] tuyên truyền mở rộng cũng ắt không thể thiếu.

Đến tháng sáu sơ,[ Iron Man ] phát hành một tháng thời điểm, này bộ phim Bắc Mĩ box office thuận lợi đột phá 3 ức dollar đại quan, toàn cầu box office cũng vượt qua 5 ức dollar, đang theo càng cao box office con số trèo lên.

Này đối Matthew đến nói, không thể nghi ngờ là một phi thường tốt tin tức.

Cùng lúc đó, một cái khác tin tức tốt cũng do Helen - Hermann bên kia truyền đến, trải qua gần hai tháng giằng co thức đàm phán, nàng đại biểu Matthew cùng Warner Bros chính thức đạt thành hiệp nghị, kế tiếp sẽ đảm nhiệm Christopher - Nolan tân phim [ Inception ] nam chính.

Song phương đàm phán đại bộ phận thời gian, thực ra đều tiêu hao tại Matthew thù lao đàm phán mặt trên .

Về 2000 vạn dollar cơ sở thù lao, điểm này song phương từ sớm liền đạt thành chung nhận thức, nhưng đề cập đến hậu kỳ phân thành, mỗi 0.1 điểm, đều có khả năng hội đàm thượng rất lâu.

Matthew cùng Helen - Hermann ý tưởng, là trực tiếp từ tiền kỳ trên box office tiến hành phân thành, hơn nữa phân thành bộ phận không cực hạn ở Bắc Mĩ box office, áp dụng toàn cầu box office tỉ lệ phần trăm phân thành phương thức.

Warner Bros bên kia khẳng định sẽ không thống khoái đáp ứng, Christopher - Nolan có đạo diễn box office phân thành, nếu Matthew lại phân đi một bộ phận tiền kỳ box office, phim box office lợi nhuận khả năng sẽ vô hạn hạ thấp.

Cho nên, Warner Bros muốn khiến Matthew bên này nhận box office lợi nhuận phân thành phương thức.

Cứ như vậy, song phương đàm phán vẫn giằng co đến tháng sáu mới đạt thành chung nhận thức.

Ký kết trong hiệp nghị, Matthew hưởng thụ đến phân thành giới hạn trong phim Bắc Mĩ box office, bất quá là tiền kỳ box office phân thành, không phải lợi nhuận phân thành.

Phân thành tỉ lệ như cũ vi bậc thang thức, lấy Bắc Mĩ box office 1 ức dollar làm khởi điểm, tương lai phim Bắc Mĩ box office đạt tới 1 ức dollar, hắn có thể lấy đến box office ngạch độ 1% làm phân thành,1 ức 5000 vạn dollar thì là 2%......

Lấy này loại suy, Bắc Mĩ box office mỗi gia tăng 5000 vạn dollar, hắn phân thành trên tỉ lệ trướng 1%, tối cao 10% phong đỉnh.

Có thể khiến Matthew đồng ý box office phân thành giới hạn trong Bắc Mĩ box office, mà không phải toàn cầu box office, Warner Bros tại mặt khác phương diện thích hợp làm ra nhượng bộ.

Trong đó quan trọng nhất là tân truyền thông bản quyền phí cùng DVD phương diện, Matthew trừ diễn viên công hội cứng nhắc quy định tỉ lệ ngoài, còn có thể hưởng thụ này bộ phim tương lai tại tân truyền thông cùng DVD thu nhập thượng 10% làm cá nhân chia hoa hồng.

Hôm nay, Hollywood phim tại hệ thống mạng tân trên truyền thông sáng tạo thu nhập càng ngày càng cao;DVD tuy rằng qua tối lửa nóng giai đoạn, nhưng đại bán phim DVD lượng bán lại vẫn xuất sắc.

Cho đến hôm nay,DVD như trước là Hollywood các đại chế tác phát hành công ty thu nhập trọng đầu chi nhất, thậm chí nói là Hollywood còn tại dựa vào DVD kiếm tiền đều không quá, tuy rằng cái loại này đại nhiệt phim DVD lượng bán động bất động liền tuần đầu qua ức tình huống không lại, nhưng có thể đi vào Bắc Mĩ niên độ box office bảng xếp hạng tiền thập danh phim, trừ cực kỳ cá biệt ví dụ, cuối cùng DVD lượng bán phần lớn có thể bán đến một ức dollar trên đây

Hơn nữa DVD chế tác phí tổn xa xa thấp hơn từng phổ biến một thời băng ghi hình, nhiều nhất sẽ không vượt qua chế tác phát hành phương bán cho tiêu thụ thương giá bán sỉ 1% đến 3%, dù cho tính cả marketing cùng mặt khác phí tổn, lợi nhuận tỷ lệ như cũ khủng bố.

Matthew vì [ Fast and Furious 4] cùng [ Twilight ] hai bộ phim, chuyên môn nghiên cứu qua Bắc Mĩ DVD thị trường.

Dưới tình huống thông thường, chỉ một một bộ điện ảnh, nếu là đứng đầu phim, xưởng sản xuất có thể từ đơn độc một nhà thuê thương chỗ đó kiếm được 500 đến 800 vạn dollar, này còn chỉ là thuê bộ phận, tiêu thụ bộ phận tỉ lệ muốn so với này càng nhiều.

Nói cách khác một bộ đứng đầu phim Hollywood từ DVD lý có thể thu hoạch mấy ngàn vạn thậm chí trên ức dollar thu nhập, mà này bút thu nhập cơ hồ đều là lợi nhuận ròng.

Gõ định [ Inception ] nam chính, Matthew lại lấy đến càng thêm tỉ mỉ xác thực hạng mục kế hoạch thư, này bộ phim nhanh nhất cũng muốn đến sang năm mới có thể quay chụp, kế tiếp thời gian, kịch tổ muốn tiền kỳ trù bị, còn muốn tìm kiếm mặt khác thích hợp diễn viên.

Này bộ phim trung không thiếu nhân vật vai diễn rất nặng, lại cẩn thận nhìn một lần kịch bản, Matthew cấp James - McAvoy cùng Michael - Fassbender đánh qua điện thoại sau, đem bọn họ đề cử cho Christopher - Nolan.

Xử lý hoàn cùng Warner Bros này phân hợp đồng, hắn chiếm được một cái khác tin tức tốt, Paramount ảnh nghiệp cùng Stephen - Sommers bên kia rốt cuộc cầm ra mới nhất kịch bản -- lấy Duke làm tuyệt đối nam chính [ bộ đội đặc chủng ] kịch bản !

Hasbro trải qua nhiều mặt suy xét, cuối cùng lựa chọn hướng thị trường thỏa hiệp, dùng Stephen - Sommers cùng Matthew thông điện thoại khi lời đến nói: Nếu ngay cả đệ nhất bộ [ bộ đội đặc chủng ] phim đều không thể thành công, Hasbro cùng Paramount ảnh nghiệp tại đây hạng mục bên trên sở làm hết thảy, cũng không có bất cứ ý nghĩa.

Paramount ảnh nghiệp cùng Hasbro đều không tính toán chỉ quay chụp một bộ [ bộ đội đặc chủng ], chỉ cần đệ nhất bộ thành công , có vài ý tưởng hoàn toàn có thể phóng tới mặt sau tục tập trong.

Helen - Hermann đại biểu Matthew cùng Hasbro cùng Paramount ảnh nghiệp mở ra đàm phán, Matthew tắc rơi vào [ Hancock ] bận rộn tuyên truyền thông cáo trong.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 658: Vì Báo Tình Cừu

“Tiền vị hôn phu phụ Matthew - Horner cùng Charlize - Theron đầu đường đánh nhau, tóc tai bù xù giống như mãnh hổ !”

Tháng sáu trung tuần, như vậy một điều tin tức xuất hiện ở phần đông trang web cùng giải trí truyền thông bên trên, lại phối hợp thượng Charlize - Theron hai tay bóp chặt Matthew cổ, Matthew một bộ khó thở hình ảnh, tương đương hấp dẫn người nhãn cầu.

So với năm trước I Am Legend, Warner Bros tại [ Hancock ] tuyên truyền mở rộng mặt trên, không có làm quá mức ra nhân đoán trước thủ đoạn, hai bộ phim lịch phát hành hoàn toàn bất đồng, một bộ đại phiến đặt ở kỳ nghỉ hè, thiên nhiên liền có chứa ưu thế.

Tại tuyệt bút tuyên truyền phí dụng ném xuống sau, về [ Hancock ] tin tức, giống như cơn lốc như vậy, phô thiên cái địa vọt tới toàn bộ Bắc Mĩ người xem trước mặt.

“[ Hancock ] sắp phát hành, Matthew - Horner lại làm đại anh hùng !”

Cùng loại tuyên truyền đưa tin thật sự là nhiều lắm, cơ hồ thoáng chú ý điện ảnh nhân, liền có thể nhìn thấy có liên quan [ Hancock ] tin tức.

Mặt khác, thổi phồng văn chương cũng ùn ùn.

Thổi phồng đối tượng thủ tuyển tự nhiên là Matthew này nam chính.

[ Los Angeles thời báo ] đưa tin này bộ sắp phát hành phim khi, cứ như vậy viết nói: Trước mắt toàn cầu hấp kim năng lực tối cường minh tinh điện ảnh Matthew - Horner không thể nghi ngờ là [ Hancock ] box office cam đoan, hắn tỏ vẻ [ Hancock ] cùng bình thường phim siêu cấp anh hùng có rất đại phân biệt.

“Hắn là siêu nhân, hắn cũng là tửu quỷ. Ngẫu nhiên uống say khi hắn sẽ rất nguy hiểm”,“Chúng ta hi vọng đột phá loại hình phiến thông thường hình thức, mang cho người xem hoàn toàn mới gì đó”.

Tại kịch tổ cùng Warner Bros tỉ mỉ đóng gói dưới, ngay cả lý lịch không có gì đáng khen đạo diễn Peter - Berg, đều trở thành một ít truyền thông thổi phồng đối tượng.

“Peter - Berg là điển hình Hollywood dốc sức làm nhiều tê hình Ảnh nhân, từ trường quay tạp công, quần chúng diễn viên đến vai phụ, diễn viên chính, đạo diễn, biên kịch, từ dưới đến trên hắn cơ hồ mọi thứ làm qua. Làm một có chút thành tựu diễn viên, biên kịch cùng đạo diễn, Peter - Berg tại hí kịch, điện ảnh cùng phim truyền hình này tam giả gian du tẩu thành thạo có thừa.

Charlize - Theron cũng đi lên mới nhất một kỳ cq tạp chí bìa mặt, hơn nữa nói chút thoáng có điểm kinh người mà nói đến tranh thủ nhãn cầu.

Tại nhận phỏng vấn khi, nàng ngữ ra kinh người tỏ vẻ, rất nhiều người đi nhận tâm lý trị liệu là vì không thể xử lý hằng ngày sinh hoạt bên trong phiền toái, những người này tất yếu mỗi tuần nhận một giờ trị liệu, bảo trì tinh thần bình thường, về phần chính nàng trị liệu phương thức chính là đi diễn trò.

“Bất quá, này có lẽ chính là ta vì sao chán nản nguyên nhân, bởi vì ta không có nhiều như vậy loạn thất bát tao sự, muốn đi cùng người nói hết.”

Phỏng vấn trung, Charlize - Theron cảm giác chính mình so người khác may mắn, tuy có được một ít tài năng, nhưng so nàng càng có tài năng nhân cũng rất nhiều, lại không có giống nàng có nhiều như vậy diễn xuất cơ hội, nàng cho rằng,“Ta vận khí thật không sai, tỷ như ta cùng Matthew - Horner liên thủ diễn xuất [ Hancock ], tuy rằng dưới nguyệt mới phát hành, nhưng trước mắt các giới dự trắc đánh giá cùng danh tiếng đều tương đương hảo.”

Từ phát hành chế tác phương đến kịch tổ, từ đạo diễn đến diễn viên chính, tất cả mọi người nghĩ mọi biện pháp chế tạo tin tức, chế tạo đề tài.

Hôm nay thời đại này, một bộ có thể đại bán điện ảnh, mặc kệ bản thân chất lượng như thế nào, đầu tiên tất yếu là một bộ có thể mang đến đề tài điện ảnh.

Cho nên, đương Matthew cùng Charlize - Theron xuất hiện ở cùng một tuyên truyền thông cáo hội thượng khi, phóng viên phỏng vấn vấn đề cố ý vô tình liền chuyển hướng về phía giữa bọn họ quan hệ.

Chung quy, tất cả mọi người biết bọn họ từng đính qua hôn.

Đối mặt phần đông truyền thông phóng viên cùng fan điện ảnh, Charlize - Theron thoải mái nói lên lần này hợp tác.

“Ta cùng Matthew cùng nhau đóng phim là tất nhiên, ta vẫn cho rằng đây là một hoàn mỹ kết hợp. Chúng ta đã trước sau thảo luận rất nhiều ý tưởng, liền vì tìm đến một bộ có năng lực vì chúng ta hai sáng tạo đầy đủ biểu diễn không gian phim.”

Trà trộn Hollywood hơn mười năm, Charlize - Theron cũng hiểu được như thế nào nói mới có thể hấp dẫn nhân,“Cho nên, chúng ta phát hiện này bộ [ Hancock ], quyết định lại liên thủ hợp tác một lần.”

Nàng còn nói thêm,“Matthew là tinh lực tràn đầy nhân, ta tưởng đi theo công tác trung khiến cho ta đi tới diễn viên hợp tác.”

“Có thể nói một chút các ngươi lần này hợp tác sao, Matthew?” Có phóng viên lúc này hỏi,“Từ đã thả ra trong trailer xem, các ngươi hai ở trong có rất kịch liệt động tác hí?”

Matthew nhìn nhìn ngồi ở bên cạnh Charlize - Theron, cố ý đầy mặt bất mãn,“Nói đến kia trường động tác hí, cảm giác dứt khoát rất không xong ! ta vẫn tưởng kháng nghị, lại không người để ý tới ta.”

Cũng không đợi có người đặt câu hỏi, hắn liền bắt đầu tự mình biểu diễn,“Hí trung thiết kế, là ta bị Sally nhân vật đánh, kết quả quay chụp thời điểm, giả đánh biến thành thật đánh.”

Charlize - Theron phi thường hiểu được phối hợp,“Có nha?”

“Cần ta nhắc nhở ngươi sao?” Matthew cùng Charlize - Theron ăn ý mười phần, nhắc nhở nói,“Động tác thiết kế thời điểm, chúng ta nguyên bản nói hảo chỉ là làm làm bộ dáng, không ngờ tại đệ 1 thứ diễn tập khi, ngươi liền tầng tầng thưởng ta một quyền đầu, ta không kịp làm bất cứ phản ứng, liền bị đánh.”

Lời này vừa ra, lập tức có phóng viên truy vấn nói,“Theron tiểu thư, này hay không là thật?”

“Ta nhớ ra rồi.” Charlize - Theron hiện biên hiện nói,“Ta căn bản không nghĩ tới muốn thật đánh Matthew, ai biết tay của ta huy qua, hắn mặt chẳng những không có né tránh, còn chào đón, khiến ta tưởng thu tay lại đều chưa biện pháp.”

Hiện trường vô luận là phóng viên, vẫn là fan điện ảnh, đều vang lên một mảnh tiếng cười.

Đối với giải trí phóng viên đến nói, này không thể nghi ngờ là vô cùng tốt tin tức vật liệu, căn cứ này mấy hoàn toàn có thể hư cấu “Charlize - Theron vi báo tình cừu, trường quay đau ẩu Matthew - Horner” Linh tinh bát quái đưa tin.

Đang ngồi có rất nhiều tư thâm giải trí phóng viên, cũng không phải không ai nhìn ra này hai người tại diễn trò, nhưng ai cũng sẽ không đi vạch trần, giải trí truyền thông cần như vậy tin tức, người xem thích xem như vậy tin tức, kịch tổ cũng vui vẻ với thả ra cùng loại tin tức.

Này vốn là ngươi hảo ta hảo mọi người hảo giải trí.

Một mảnh tường hòa không khí sau, có phóng viên hỏi ra bén nhọn vấn đề,“Horner tiên sinh, Theron tiểu thư, các ngươi hai người từng đính hôn, sau lại giải trừ hôn ước, lúc trước vì sao không có đi tiến hôn nhân điện phủ?”

Matthew vừa định mở miệng, Charlize - Theron lại đoạt trước,“Việc này nguyên nhân tại ta.”

Phóng viên lập tức hỏi,“Có thể chi tiết nói một chút sao?”

Charlize - Theron trước nhìn Matthew liếc nhìn, cùng hắn trao đổi một ánh mắt, lúc này mới nói,“Bởi vì ta chưa bao giờ đối hôn nhân từng có ảo tưởng, kết hôn không cam đoan có thể lâu dài duy trì tình yêu, không kết hôn mà trường kỳ duy trì tình yêu cũng phi chuyện dễ.”

Này vài năm, Matthew vẫn cùng Charlize - Theron vẫn duy trì liên hệ, biết nàng kinh lịch qua đủ loại sau, tự thân đã cường đại giống như nữ vương như vậy .

Không phải phía trước cái loại này mặt ngoài nhìn qua rất cường đại thảm đỏ nữ vương, mà là từ trong tới ngoài nữ vương.

“Này khả năng cùng ta đặc thù trải qua có liên quan.” Quá khứ rất nhiều vấn đề, hôm nay Charlize - Theron đều có thể thản nhiên đối mặt,“Các ngươi đều biết, ta tại nơi nơi là đen trắng chủng tộc xung đột Nam Phi lớn lên,15 tuổi, mẫu thân nổ súng đánh chết thường niên say rượu ngược đãi thê nữ phụ thân.”

Matthew có chút lo lắng, dùng chân chạm Charlize - Theron một chút.

Charlize - Theron mịt mờ đối với hắn lắc lắc đầu, tiếp tục chính mình mà nói,“Ta vốn cũng khả năng trở thành một sau khi lớn lên không phụ trách nhiệm gia hỏa, cả ngày cùng người nói ta không có một hảo ba ba có thể học dạng. Ta ngược lại là có tấm gương, lại là xấu tấm gương, nhưng ta lợi dụng như vậy tấm gương có thể học được chuyện gì đừng đi làm.”

Nàng nhàn nhạt cười nói,“Cho nên, ta lựa chọn rời khỏi.”

Matthew có thể nhìn ra được đến, Charlize - Theron cảm xúc phi thường ổn định, hẳn là không có vấn đề.

“Tuy rằng chúng ta giải trừ hôn ước, nhưng ta cùng Matthew vẫn là hảo bằng hữu.” Charlize - Theron còn nói thêm,“Chúng ta hai đều có chung nhận thức, đem này phân hữu nghị duy trì đến chúng ta lão đi rốt cuộc nhận không ra lẫn nhau ngày đó.”

Dưới loại tình huống này, Matthew chỉ có thể phối hợp nói,“Đúng vậy, hi vọng này phân hữu nghị có thể đi theo chúng ta đi đến sinh mệnh chỗ cuối.”

Hắn cùng với Charlize - Theron hợp tác, từng đính hôn quan hệ khó tránh khỏi bị người nghị luận phân phân, khiến hắn không nghĩ tới là, Charlize - Theron lại lấy một loại phi thường thỏa đáng phương thức, đối với giữa hai người quan hệ, làm ra tối đúng mức công đạo.

Lần này thông cáo sẽ hiệu quả phi thường tốt, hôn nhân tại hiện đại xã hội vẫn là đứng đầu đề tài.

Tựa như Hollywood rất nhiều tiền phu thê như vậy, cũng không phải mỗi người ly hôn đều giống như Tom - Cruise cùng Nicole Kidman như vậy, nhất định muốn nháo đến trời sụp đất nứt không thể.

Kịch tổ tuyên truyền thế công còn đang tiếp tục, một ít thông thường thủ đoạn cũng không ngừng hướng bên ngoài phóng, tỷ như Warner Bros cùng đạo diễn Peter - Berg liền trước sau thanh minh, xét thấy [ Hancock ] cực tốt thử chiếu phản ứng, đã có quay chụp chế tác tục tập tính toán.

Mặt khác, về Matthew tuyên truyền cường độ là lớn nhất .

Felice - Beretta nhận chức phấn ti tiếp ứng trang web bên trên, xuất hiện rất nhiều tương quan văn chương, sau đó văn chương tại chuyên gia thao tác dưới, phân phân chuyển vào mặt khác hệ thống mạng trang web, hình thành dày đặc oanh tạc hiệu quả.

Giống cái gì “Thời đại sủng nhi”,“Toàn dân thần tượng”,“Mới mẻ vương tử”,“Box office bom” Linh tinh danh hiệu, phân phân rơi vào Matthew trên đầu.

Thậm chí, một thiên về Matthew văn chương, cũng trở thành Twitter và Facebook thượng phát đứng đầu.

“Hoành hành Hollywood nhiều năm Matthew - Horner phảng phất trời sinh hảo mệnh, ngoại hình cùng thực lực kiêm cụ hắn chú định trở thành mỗi người cực kỳ hâm mộ cao soái phú mẫu. Như vậy bị thượng thiên chiếu cố, hoàn toàn có thể là Tony - Stark thức ngang ngược, hắn lại có siêu nhân lạc hậu thân sĩ phong độ cùng Bruce - Wayne bàn giỏi về phân tích cùng tự hỏi lãnh tĩnh đại não, này làm cho hắn một bên đắp nặn cao lớn lóng lánh màn ảnh hình tượng, một bên không chút nào cố sức kiếm đến phấn ti kính yêu mỗi người đều yêu Matthew - Horner, bởi vì hắn chính là như vậy thảo nhân thích !”

Được ích lợi từ phim trước nhiệt độ, Warner Bros không phí bao nhiêu đại khí lực, liền vi [ Hancock ] liên hệ đến 4200 gia Bắc Mĩ rạp chiếu phim.

Ngày nghỉ lễ độc lập ngay từ đầu, này bộ phim liền sẽ lấy siêu đại quy mô thế, trùng kích Bắc Mĩ điện ảnh thị trường kỳ nghỉ hè.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 659: Lần Đầu Công Chiếu Thành Công

Một chuỗi dài màu đen Benz xe hơi tạo thành đoàn xe trùng trùng điệp điệp đến Hollywood cao địa trung tâm, dừng ở chờ khu kiên nhẫn đợi vào sân, đêm nay lần đầu bị Warner Bros lấy siêu danh tác đặt ở Kodak rạp hát, số lượng trên ngàn fan chen tại rạp hát vây chướng ngoại hưng phấn rít the thé, gắt gao nắm chụp ảnh thiết bị, hi vọng đem đương kim tối hồng một đám ngôi sao chụp hình xuống dưới.

Tối nay bọn họ sẽ không thất vọng, bọn họ đẳng đến một chuỗi dài Hollywood minh tinh điện ảnh, bị hải tặc mê nhóm tôn thờ Johnny - Depp, từng thế giới cứu thế chủ Keanu - Reeves, hải tặc vương trung chi vương Keira - Knightley, Iron Man người phát ngôn tiểu Robert - Downey, còn có giống như nữ vương như vậy hàng lâm nữ chính Charlize - Theron.

Dù cho bọn họ tài hoa hơn người, kỹ xảo biểu diễn cao siêu, cử chỉ ân cần, lại không phải hôm nay nhân vật chính, lệnh điên cuồng các fans liều chết chen tại vây chướng sau thật lâu không tiêu tan , không phải bọn họ !

Đương Matthew một mình một người đi lên thảm đỏ khi, hiện trường đầu tiên là yên tĩnh vô thanh, tiếp bộc phát ra như sơn hô hải khiếu tiếng hô, dù là ai đều có thể nhìn ra các fans đến cùng bị ai mê được thần hồn điên đảo, vượt lửa qua sông không chối từ !

Các Thiên Vương Thiên Hậu tinh quang như cũ rạng rỡ, bất quá đêm nay, đêm nay thuộc về Matthew !

Hắn ở đêm nay đến ! Matthew - Horner ở đêm nay đến !

Tại khi cách nửa năm sau, Matthew mang theo hắn diễn viên chính mới nhất tác phẩm hùng dũng oai vệ trở lại !

Đối với hội tụ tại thảm đỏ hai bên fan điện ảnh đến nói, đối với Felice - Beretta cùng Christine như vậy phấn ti đến nói, đêm nay chính là các nàng chúc mừng ngày hội !

Nơi này có vô số các nàng thông qua tiếp ứng trang web kêu gọi mà đến fan, các nàng biết chính mình trên thực tế tham dự trận này lần đầu thức vận tác, càng thêm quan trọng là, các nàng biết Matthew cũng biết các nàng tham dự trận này lần đầu thức vận tác.

Có thể bang thần tượng làm việc, có năng lực vì Matthew công tác, ngẫm lại đều cảm giác hạnh phúc.

Hiện tại, các nàng đứng ở rất nhiều fan điện ảnh trong, hộ tống toàn bộ kịch tổ, hộ tống Matthew - Horner, cùng uy phong lẫm lẫm giết trở về !

Được mời mà đến đại bài các ngôi sao nhanh chóng đi qua thảm đỏ, bất quá bọn họ tựa hồ phi thường minh bạch chính mình chỉ là vai phụ, cho dù là Johnny - Depp cũng cam tâm tình nguyện đảm đương trên thảm đỏ lá xanh.

Tất cả mọi người biết, lần này lần đầu thức nhân vật chính chỉ có hai -- Matthew - Horner cùng Charlize - Theron.

Trên thảm đỏ, Charlize - Theron ở phía trước, Matthew ở phía sau.

Đương Charlize - Theron đi vào phỏng vấn khu khi, Matthew vừa lúc đạp lên thảm đỏ.

Này hai người một trước một sau, đem hiện trường không khí triệt để đẩy hướng cao trào.

Thiểm tắt đèn đem đã bắt đầu biến hắc sắc trời chiếu rọi giống như ban ngày, liên tiếp vang lên tiếng shutter cho dù là fan điện ảnh điên cuồng kêu gọi đều áp không đi xuống.

Felice - Beretta đứng ở thảm đỏ ngắm cảnh khu tương đối dựa vào ngoài địa phương, giơ lên trong tay máy ảnh, kiễng mũi chân không ngừng chụp ảnh, hận không thể đem Matthew mọi động tác tất cả đều cất vào máy ảnh trong, hảo mang về upload đến tiếp ứng trang web, khiến toàn bộ fan cùng nhau chậm rãi thưởng thức.

“Matthew hôm nay đặc biệt soái a !”

Bởi vì một hồi muốn vào rạp chiếu phim quan hệ, Felice - Berry đáp không có chen đến thảm đỏ hai bên, chỉ là tại xa xa quan khán, nhìn Matthew từ trên thảm đỏ đi qua, đối Christine nói,“Đêm nay lần đầu nhất định sẽ thành công !”

Christine vội vội vàng vàng gật đầu phụ họa,“Lần đầu thành công, điện ảnh cũng sẽ thành công !”

Liền tại Matthew sắp đi đến thảm đỏ quay chụp khu phía trước thời điểm, không biết địa phương nào dẫn đầu vang lên đều nhịp tiếng hô, tiếp toàn trường fan điện ảnh tựa như có ăn ý như vậy, bắt đầu tập thể hô lớn.

“Matthew ! Matthew ! Matthew ! Matthew......”

Này thanh âm từ ban đầu khi tán loạn nhanh chóng biến thành đều nhịp, vang dội tựa hồ có thể vạch qua thiên không, truyền đến Mexico đi.

“Matthew ! Matthew......”

Hiện trường vô số truyền thông phóng viên màn ảnh không một để sót đem này mấy bắt giữ xuống dưới, nhìn này kinh người một màn, một vị nữ phóng viên lầm bầm lầu bầu nói,“Matthew được hoan nghênh trình độ, chỉ sợ là nghiệp nội cao nhất .”

Bất quá, fan điện ảnh tiếng hô vang dội, Matthew cũng sẽ không thay đổi cố hữu tiết tấu cùng thói quen, lấy bình thường đi đường tốc độ, nhanh chóng thông qua thảm đỏ.

Thân hình cao ngất, bộ pháp kiên định hữu lực, tóc ngắn căn căn đứng lên, cường hãn thân hình mang theo thành thục mị lực, Matthew dùng trước sau như một hình tượng đi vào phỏng vấn khu.

Nhận phỏng vấn là tất nhiên , nhưng hắn không có nhiều lời, chỉ là thông lệ trả lời mấy vấn đề.

Matthew là kịch tổ cuối cùng một đi lên thảm đỏ nhân, lại không phải thảm đỏ cuối cùng một người, tại hắn tiến vào phỏng vấn khu sau, Nina - Dobrev, Lily - Collins cùng Liam - Hemsworth trước sau đi lên thảm đỏ.

Đây là tại mượn [ Hancock ] lần đầu thức, vi năm nay 11 tháng phát hành [ Twilight ] chế tạo nhiệt độ.

Không chỉ là khiến ba danh diễn viên chính đi trên thảm đỏ, tại Matthew bên này tranh thủ dưới, Sophia - Coppola cắt nối biên tập một đoạn quảng cáo, còn đem tại [ Hancock ] chiếu phim trung lấy thiếp phiến quảng cáo tình thế xuất hiện.

Muốn khiến [ Twilight ] đại bán, vỏn vẹn dựa vào fan sách là không đủ , tựa như truyện tranh siêu cấp anh hùng điện ảnh, chỉ dựa vào truyện tranh mê bản thân mà nói, căn bản không có khả năng trở thành bạo khoản.

Thời gian đã không sớm , kế tiếp còn có nhiều hạng hoạt động muốn cử hành, Matthew chỉ là đơn giản tiếp nhận dưới phỏng vấn, liền đi vào chụp ảnh khu, cùng kịch tổ mặt khác nhân viên cùng với nhà tài trợ các thành viên, đứng ở bối cảnh bài tiền chụp ảnh chung, đây cũng là mỗi lần lần đầu thông lệ hạng mục.

Theo sau, Matthew tìm đến Johnny - Depp cùng Keira - Knightley, cùng hai vị hảo hữu hàn huyên một hồi, xác định hai người trong ngắn hạn sẽ không rời đi Los Angeles, ước định bận rộn xong ngày nghỉ lễ độc lập sau, sẽ ở trang viên bên trong mở party, chuyên môn chiêu đãi lần này lại đây cố gắng trợ uy các bằng hữu.

Tiến vào rạp chiếu phim, có người đột nhiên từ phía sau theo đi lên.

“Hải, Matthew.”

Nghe được thanh thúy thanh âm, Matthew quay đầu nhìn thoáng qua, Lily - Collins mặc một thân màu trắng tiểu lễ váy, đã đi tới.

Matthew dừng lại cước bộ, đợi Lily - Collins vài bước, sau đó cùng nhau hướng phía trước đi, vừa đi vừa nói chuyện,“Ai vì ngươi tuyển lễ phục, rất xinh đẹp.”

“Mẹ ta.” Lily - Collins đi theo Matthew bên cạnh, oán giận nói,“Ta cho ngươi gọi điện thoại, khiến ngươi giúp ta đi tuyển, ngươi lại không chịu đi.”

Matthew xòe tay, nói,“Ta không thời gian a, ta hai ngày trước mới từ Australia trở về.”

Hắn gần nhất vẫn đang bận rộn [ Hancock ] tuyên truyền thông cáo, không chỉ là Bắc Mĩ, hải ngoại rất nhiều nổi tiếng thành thị đều chạy một vòng.

“Tính.” Lily - Collins cười hì hì nói,“Ta lần này liền bỏ qua ngươi .”

Bọn họ vào thời gian tương đối muộn, đại bộ phận người đều vào phòng chiếu phim, Matthew cũng không có đi phòng chờ cho khách quý, chuẩn bị trực tiếp đi khách quý thông đạo tiến vào ảnh thính, liền tại hắn cùng Lily - Collins sắp đi vào thông đạo khi, một cái khác nữ hài từ phía sau theo đi lên.

“Buổi tối hảo, Matthew.”

Nina - Dobrev nhìn nhìn Lily - Collins liếc nhìn, lại không có một điểm muốn cùng nàng chào hỏi ý tứ.

Lily - Collins trợn trắng mắt nhìn nàng, khẽ hừ nhẹ một tiếng.

“Buổi tối hảo, Nina.” Matthew đối Nina - Dobrev bên kia gật gật đầu, cười nói.

Nina - Dobrev đi tới, đứng ở Matthew bên kia, nói,“Chúng ta cùng nhau.”

“Thỉnh.” Matthew tùy tay làm thỉnh thủ thế.

Ba người cùng nhau tiến vào khách quý thông đạo, rất nhanh đi tới ảnh thính lối vào phía trước, Nina - Dobrev lại nhìn Lily - Collins liếc nhìn, trước khi rời đi ghé vào Matthew bên tai, dùng cực thấp thanh âm nói,“Buổi tối ta chờ ngươi.”

Matthew không nói gì, Nina - Dobrev đối với hắn cười cười, dẫn đầu tiến vào ảnh thính.

“Nàng nói cái gì?” Lily - Collins hảo kỳ hỏi.

Matthew lắc đầu,“Không có cái gì.”

Lily - Collins hừ hừ,“Ngươi không nói ta cũng có thể đoán được, nàng cùng ngươi ở giữa kia vài sự, truyền được nơi nơi đều là.”

Matthew ngược lại là không phải như thế nào để ý,“Chúng ta là bình thường nam nữ.”

“Tính.” Lily - Collins khoát tay, dẫn đầu hướng về phía trước đi,“Không cùng ngươi nói nữa, ta đi.”

Nàng chú ý Matthew nhiều năm, như thế nào sẽ không lý giải Matthew ở phương diện này là hoa hoa công tử.

Matthew theo sau cũng vào rạp chiếu phim, thực ra từ Nina - Dobrev chụp hoàn [ Twilight ] trở về, hai người thường thường liền sẽ buổi tối ghé vào cùng nhau, chăm chú nghiên cứu một chút thể thao phát triển sử, thuận tiện cải thiện nào đó thể thao động tác, lấy vận dụng đến thực tế sinh hoạt trong.

Tựa như hai người phía trước đạt thành chung nhận thức như vậy, Nina - Dobrev không ở trên cảm tình làm bất cứ dây dưa, chỉ cần Matthew có cần, cam đoan tùy gọi tùy đến.

Matthew cũng sẽ không làm bộ như một chính nhân quân tử, tự nhiên sẽ không theo Nina - Dobrev khách khí.

Về phần người khác thấy thế nào, hắn không để ý, Nina - Dobrev cũng không để ý.

Theo thông đạo triều hàng đầu tiên đi thời điểm, Matthew gặp một người quen.

“Hải, Matthew.”

Hàng thứ ba tối tới gần thông đạo trên chỗ ngồi, Charles Roven chủ động đứng lên cùng hắn chào hỏi, Matthew cùng hắn nắm tay, có chút khách khí nói,“Cám ơn ngươi lại đây tham gia của ta lần đầu thức.”

Charles Roven ngược lại cười nói,“Giữa chúng ta không cần phải nói nhiều như vậy lời khách sáo.”

Tuy rằng Matthew cự tuyệt biểu diễn [ Green Lantern ], nhưng Warner Bros cùng hắn hợp tác thái độ không có bất cứ biến hóa, kế tiếp song phương còn muốn hợp tác Christopher - Nolan đạo diễn [ Inception ].

“Bộ điện ảnh này ta xem qua bên trong thử chiếu , rất không sai.” Charles Roven không phải không có tiếc nuối nói,“Ngươi không chịu tiếp diễn truyện tranh siêu cấp anh hùng nhân vật, thật sự rất đáng tiếc .”

Matthew cười bậy bạ,“Nếu này phim không phải nguyên sang, mà là đến từ siêu cấp anh hùng truyện tranh cải biên, ta cũng sẽ cự tuyệt.” Hắn nghĩ đến hai người phía trước gặp, tùy ý hỏi,“Ngươi bên kia thế nào? Tìm đến thích hợp nam chính sao?”

“Còn không có.” Charles Roven thuận miệng nói,“Warner Bros cùng DC truyện tranh tính toán điều chỉnh một chút nhân vật, chân tuyển diễn viên sự sẽ tạm thời áp sau một đoạn thời gian, bất quá cuối năm phía trước khẳng định sẽ xác định.”

“Úc.” Matthew gật gật đầu, không có lại nhiều hỏi.

Charles Roven lại nói,“Lần trước chúng ta gặp mặt sau, ta đề điểm đề nghị, Warner Bros cùng DC truyện tranh làm qua điều nghiên sau, đều có ý sử dụng một người da đen phiên bản Green Lantern làm nam chính.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 660: Nhàm Chán Siêu Nhân

Bóng đêm bên trong, vi Hollywood Reporter đưa bản thảo Todd - McCarthy đi ra Kodak rạp hát, ra sức lấy tay xoa trán, vừa xem qua kia bộ điện ảnh, nhất định là này kỳ nghỉ hè đến hiện tại mới thôi không xong nhất phim. Này một bộ điện ảnh, so năm trước Independence Day lịch phát hành công chiếu [ Transformers ] còn muốn lạn.

Hướng về Kodak rạp hát đại môn đi, Todd - McCarthy lỗ tai bên trong tất cả đều là chung quanh fan điện ảnh nghị luận thanh âm.

“Matthew bay lên đến rất soái , thật nên đi diễn siêu nhân !”

“Vẫn là Matthew khốn kiếp siêu nhân nhìn có ý tứ, chính thống siêu nhân rất cứng nhắc .”

“Rất có ý tứ, Matthew cùng Charlize - Theron đánh được hôn thiên ám địa, liền một trận này cũng đáng hồi giá vé .”

“Đặc hiệu rất xuất sắc , có ngôi sao, có đặc hiệu, như vậy phim thoạt nhìn thật đã !”

Nghe những lời này, Todd - McCarthy thẳng lắc đầu, hiện tại người xem đều rất dễ dàng lừa, căn bản không hiểu cái gì gọi là hảo điện ảnh, cứ như vậy một bộ lấy ngôi sao cùng đặc hiệu làm bán điểm, liên kịch tình cũng khó mà tự bào chữa phá phim, cũng đáng được thảo luận sao?

Hiện tại người xem, khẩu vị trở nên rất kỳ quái , ưu tú , trầm ổn , kịch tình chậm rãi triển khai, lại có hí kịch sức dãn điện ảnh không người hỏi thăm, giống [ Iron Man ],[ Transformers ] cùng [ Hancock ] như vậy phim lại có thể box office đại bán......

Lạm dụng kỹ năng đặc biệt cùng thương nghiệp ngôi sao, sẽ khiến rạp chiếu phim trung thể nghiệm cùng điện ảnh bản thân hạ giá.

Hắn nhanh hơn cước bộ, từ fan điện ảnh quần thể trong thoát ly đi ra, tiếp tục chờ ở cái kia quần thể vây quanh bên trong, tuyệt đối sẽ bị những người đó dung tục cùng ngu xuẩn truyền nhiễm đến.

Lấy xe, lái xe về nhà, Todd - McCarthy khẩn cấp mở ra máy tính, chuẩn bị đến một thiên sắc bén bình luận điện ảnh.

Hắn bình luận điện ảnh tất nhiên sẽ bị lạn cà chua thu nhập, cho nên mặc kệ mặt khác, trước cấp này bộ [ Hancock ] ném một khỏa lạn cà chua lại nói.

“[ Hancock ] rất tệ : Cố sự lão sáo, tạo hình xằng bậy, biểu diễn cương hóa, kỹ năng đặc biệt lạm dụng !”

“Phát triển ở trên đại màn ảnh siêu cấp anh hùng thật sự nhiều lắm, lên trời xuống đất siêu nhân, hắc y phẫn khốc Batman, nhảy nhót Spiderman, kéo bè kéo cánh X-Men...... So với này mấy anh hùng, hôm nay buổi tối phát hành [ Hancock ] biểu hiện không xong: Siêu nhân tạo hình lôi thôi, tính cách táo bạo, siêu năng lực đơn giản là luận điệu cũ rích trọng đạn đao thương bất nhập, kịch tình lời mở đầu không đáp sau ngữ...... Không xong đến mức để người không khỏi muốn hỏi: Người xem thật cần như vậy nhàm chán siêu nhân sao?”

“Này phim có như thần bắt đầu, như phàm nhân kết thúc. Hancock cố sự giống nhìn hai loại thi đấu: Bóng rổ đội viên chém giết ở trên sân bóng đá.”

“Này bộ phim không có người sẽ có hứng thú nhìn lần thứ hai. Ngay từ đầu kiệt lực tạo ra Hancock cứu vãn thành thị khác loại hình tượng,20 phút sau trên cơ bản liền cùng cứu tinh không có cái gì quan hệ , cùng nữ siêu nhân tam giác luyến sử điện ảnh rơi vào siêu nhân tình yêu không thể tự kiềm chế, ta thiếu chút nữa cho rằng đây là một tình yêu cố sự......”

Viết đến nơi đây, Todd - McCarthy lười lại tiếp tục, trực tiếp cho hai khỏa tinh siêu thấp cho điểm.

Cùng lúc đó, Charles Roven vừa rời đi Kodak rạp hát, xem ảnh khi hắn tâm tư cơ bản không đặt ở điện ảnh bên trên, mà là đang suy xét [ Green Lantern ] sự.

Một lần trước Matthew thuận miệng vui đùa một câu, lại nhắc nhở hắn, hắn cùng Kevin - Tsujihara thương nghị qua đi, triệu tập Warner Bros cùng DC truyện tranh điện ảnh bộ cùng sáng ý bộ rất nhiều nhân họp, hơn nữa tiến hành mục đích tính nghiên cứu cùng thị trường điều tra, phát hiện tại xã hội tình thế nhanh chóng phát triển biến hóa ngay lập tức, sử dụng một danh hắc nhân làm nam chính, xác thật có chút phi thường độc đáo ưu thế.

Tỷ như, có người dám tùy ý công kích phim mà nói, đỉnh đầu “Kì thị chủng tộc” chụp mũ cài lên đi......

Phim hoàn toàn có thể tại chủng tộc xung đột và tự do bình đẳng mặt trên làm chút văn chương, truyền thông cùng công chúng hiện tại đều rất ăn này một bộ.

Về phần hắc nhân nhân vật chính khả năng mang đến người xem xói mòn, một tại tuyệt đại đa số người da trắng người xem trong phi thường được hoan nghênh hắc nhân minh tinh điện ảnh, hoàn toàn có thể giải quyết.

Duy nhất vấn đề là, vừa có box office kêu gọi lực, lại có thể thảo người da trắng người xem thích hắc nhân minh tinh điện ảnh thật sự quá ít , phóng nhãn toàn bộ Hollywood, thực ra cũng chỉ có Will - Smith một.

Warner Bros đã cùng Will - Smith làm qua bước đầu tiếp xúc , Will - Smith già vị so Matthew kém thật nhiều, đối với siêu cấp anh hùng điện ảnh cũng không như vậy bài xích, nếu hắn chịu tiếp dưới nhân vật này, kia liền căn cứ hắn đặc điểm thích hợp sửa chữa kịch bản......

Một người da đen Green Lantern có lẽ sẽ nhận đến hạn chế, nhưng Will - Smith Green Lantern nói vậy sẽ thực được hoan nghênh.

Ánh sau tin tức tuyên bố hội chấm dứt, Matthew đi ra tin tức thính, hội hợp chờ ở rạp hát tiền thính Nina - Dobrev, ngồi xe phản hồi Beverly Hills.

Trên đường trở về, hắn tâm tư cũng không ở bên cạnh Nina - Dobrev trên người, ngược lại đang suy xét Charles Roven mà nói -- Warner Bros đang suy xét hắc nhân Green Lantern?

Quay đầu tìm người đi hỏi thăm một chút, xem xem Warner Bros có hay không tiếp xúc Will - Smith......

Lấy hắn ý nghĩ phỏng đoán, như vậy hắc nhân nam chính tại người da trắng vi chủ yếu quần thể cấu thành người xem trong, cũng sẽ không đặc biệt được hoan nghênh, nhưng Will - Smith là ngoại lệ, chín mươi niên đại cùng tân thế kỷ tới nay, hắn diễn viên chính nhiều bộ thương nghiệp phim đều đại bán, tại người da trắng người xem trung được hoan nghênh trình độ cực cao.

Mặt khác, bởi hắn xuất hiện, trực tiếp dẫn đến Will - Smith tuy rằng rất hồng, nhưng xa xa không đạt được siêu cấp cự tinh tình cảnh, gần hai năm đến cũng gặp phải nhân vật thiếu thốn tình huống, một bộ sản xuất dự toán đạt tới 2 ức 5000 vạn dollar đứng đầu đại chế tác, đối với hắn hẳn là có đủ rất mạnh lực hấp dẫn.

Chuyện này mấu chốt nhất địa phương, liền ở chỗ Warner Bros cùng DC truyện tranh hay không tưởng mời Will - Smith làm nam chính.

Đáng tiếc, hắn không thích hợp lại ra mặt .

Nina - Dobrev gặp Matthew vẫn ở xuất thần, không khỏi hảo kỳ hỏi,“Nghĩ gì đâu?”

Matthew phục hồi tinh thần, cười cười,“Ta suy nghĩ, ngươi hay không là lại chuẩn bị tân động tác?”

“Đương nhiên.” Nina - Dobrev nói,“Ta gần nhất rút thời gian ôn tập một chút thể dục tự do, đợi lát nữa ngươi có thể thử xem.”

“Úc...... Ta khẩn cấp đâu.” Matthew cố ý phát ra có điểm khoa trương thanh âm.

Theo sau, hắn cùng Nina - Dobrev đều vui sướng nở nụ cười.

Benz xe hơi rẽ vào Horner trang viên đại môn, một điên cuồng ban đêm vừa mới bắt đầu.

Này Independence Day cuối tuần cũng theo đó kéo ra mở màn, cùng [ Hancock ] cùng tại này cuối tuần phát hành phim trung, đại quy mô mở màn phim chỉ có [ Kit Kittredge: Một Mĩ quốc nữ hài bí mật ], này bộ phim do Will - Smith nữ nhi Vero - Smith tham diễn, căn bản uy hiếp không đến [ Hancock ].

Chân chính có thể ở Independence Day lịch phát hành cùng [ Hancock ] hình thành cạnh tranh , thực ra chỉ có Pixar phòng công tác [ người máy Wall-E ].

Này bộ hoạt hình trưởng phiến vào một tuần trước phát hành, ngày nghỉ lễ độc lập vừa lúc tiến vào thứ hai Bắc Mĩ chiếu phim cuối tuần.

Song phương cạnh tranh tại [ Hancock ] đại quy mô công chiếu đệ nhất thiên liền phân ra thắng bại, mượn dùng tuần đầu phát hành cùng Matthew cự đại box office kêu gọi lực ưu thế,[ Hancock ] ngày đó thoải mái áp qua [ người máy Wall-E ].

[ Hancock ] vu đêm thứ năm thượng bảy điểm bắt đầu đăng lục Bắc Mĩ 3600 gia trước tiên chiếu phim rạp chiếu phim, kết quả tại đêm đó liền đạt được 780 vạn dollar box office, đại đại ngạch vượt qua [ Iron Man ] trước tiên nơi lấy đến 650 vạn dollar.

Bất quá, này bộ phim cùng năm trước Thất Nguyệt tứ ngày “Independence Day” Lịch phát hành công chiếu [ Transformers ] sáng tạo 880 vạn, dollar trước tiên trường box office so sánh, còn có 100 vạn dollar cự đại chênh lệch.

Này chênh lệch phi thường bình thường, nghiệp nội không ai cảm giác kỳ quái, bởi vì này là nguyên sang điện ảnh cùng cải biên điện ảnh ở giữa tất nhiên có chênh lệch.

Hôm nay Bắc Mĩ điện ảnh thị trường tuần đầu box office qua ức phim càng ngày càng nhiều, nhưng đến nay mới thôi, còn không có một bộ phi tục tập phi cải biên nguyên sang điện ảnh Bắc Mĩ tuần đầu box office có thể đột phá một ức dollar đại quan.

Hollywood bỏ qua nguyên sang điện ảnh có thể nói là căn cứ thị trường làm ra lựa chọn.

Giống này bộ [ Hancock ] kịch bản, cũng chính là [ hắn ở đêm nay đến ], phía trước tại Hollywood nhiều gia điện ảnh công ty triển chuyển hơn mười năm đều không người hỏi thăm, cũng từ bên cạnh phản ánh ra Hollywood đối đãi nguyên sang thái độ.

So với không có bất cứ tác phẩm cơ sở [ Hancock ],[ Transformers ] một mảnh là thông qua này dài lâu hoạt hình cùng món đồ chơi lịch sử, tại toàn cầu củng cố mấy đời nhân yêu thích sau, mới đạt được như thế cao thành tích .

Thậm chí tại không có điện ảnh phía trước,“Iron Man” danh khí đều xa xa muốn so với “Hancock” Lớn hơn một chút, cho nên nói [ Hancock ] có thể lấy được như vậy không tầm thường cao box office, đúng là không dễ, có lẽ người xem thật rất cần một bất đồng tầm thường siêu cấp anh hùng .

Theo Warner Bros quan phương đêm đó truyền lại đây tin tức, đắc ý với phim xuất sắc trước tiên trường box office, từ ngày hôm sau bắt đầu chiếu phim [ Hancock ] rạp chiếu phim tổng số sẽ gia tăng đến 4365 gia.

Hơn nữa tuyển tại đây lịch phát hành,[ Hancock ] cũng sẽ dính vào thứ sáu, cũng chính là 7 nguyệt 4 ngày là Mĩ quốc Independence Day này ngày nghỉ quang, nhiều gia thị trường cơ cấu tuyên bố dự trắc,[ Hancock ] sẽ ở liên quan cuối tuần ở bên trong Independence Day ba ngày nghỉ kỳ bên trong, trùng kích Bắc Mĩ box office 8000 vạn dollar.

Làm này bộ phim cuối tuần này lớn nhất đối thủ cạnh tranh,[ người máy tổng động viên ] thứ năm lấy 760 vạn dollar báo thu, cùng [ Hancock ] kém 20 vạn dollar.

Tuy rằng này bộ phim chiếu phim đến tuần thứ hai, nhưng [ Hancock ] là từ đêm đó bảy điểm bắt đầu phát hành.

Hiện tại Bắc Mĩ điện ảnh thị trường phi thường thành thục, có một loạt truyền thông, bình luận điện ảnh nhân hòa phổ thông người xem chấm điểm con đường,[ Hancock ] giống như qua lại Matthew phim như vậy, tại bình luận điện ảnh nhân trong gặp lạnh nhạt, người xem dựa vào tương đối hảo.

Thứ sáu một ngày, này bộ phim Rotten Tomatoes mới mẻ độ giống như là vách núi rơi xuống như vậy, trực tiếp rớt đến đáy cốc -- mới mẻ độ chỉ có đáng thương 43%.

“Tuy rằng kịch tình tương đối khuôn sáo cũ, nhưng hình ảnh vẫn là rất mạnh, diễn viên diễn đến đều rất đúng chỗ, bởi vậy bộ điện ảnh này cho ta ấn tượng vẫn là tương đối hảo.”

Phim tại trên mạng xã hội lời bình cũng không tệ lắm.

Này bộ phim cũng bày biện ra cao khai cục diện.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 661: Chúa Tể Ngày Lễ Độc Lập

Thứ bảy Thái Dương sớm vắt ngang tại thiên không bên trong, Los Angeles đầu đường ngựa xe như nước, Colfax khu phố người đến người đi, bắt đầu một ngày bận rộn, một đưa báo công cưỡi xe đạp đi đến sát đường một đống ba tầng nhà lầu trước cửa, đình hảo xe đạp lấy xuống một phần báo chí, nhét vào cửa thùng báo trong, dựa theo rất sớm phía trước ước định, dùng lực ấn xuống chuông cửa.

Đinh đông -- đinh đông --

Nghe được tiếng chuông cửa vang lên, đưa báo công quay đầu liền đi, cưỡi lên xe đạp ly khai nơi này.

Chuông cửa còn tại vang, rốt cuộc đem phòng ở chủ nhân đánh thức .

Tầng hai phòng ngủ bên trong, dị thường gầy yếu Spike Lee từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vừa mở to mắt, liền cảm giác có chút không quá thích hợp.

Tuy rằng đinh đông rung động tiếng chuông cửa ngừng lại, nhưng hắn vẫn là cảm giác trong đầu một mảnh muỗi kiến quanh quẩn vỗ cánh thanh,“Ong ong ong...... Ong ong ong......” vang không ngừng, thanh âm từ nhỏ biến thành lớn, liên thành phiến dần dần thăng cấp thành cự đại oanh ô thanh, hắn cảm giác có cái gì đó từ mạch máu trung hướng ra phía ngoài đè ép cơ hồ chống nứt thân thể mình, bên cạnh tiếng vang đều tráo lên cách âm tầng mơ hồ biến hình được giống như điện tử thiết bị, trong mắt đồ án không ngừng đung đưa vặn vẹo.

Làn da bắt đầu rét run, Spike Lee có thể cảm giác được nó tại không tự chủ được trừu động, không biết từ đâu đến tiểu miêu dùng sắc nhọn đầu ngón tay khu trảo lồi ra da gà, ngứa đau theo lỗ chân lông dần dần chui vào xương cốt, hắn hai tay tưởng sờ lại sờ không tới, muốn bắt lại không quản dùng, chỉ có thể đung đưa thân thể muốn mượn da thịt vung đi ma sát xương cốt ý đồ chữa ngứa.

Này dứt khoát chính là một loại phi nhân tra tấn, tiếp tục đi xuống tuyệt đối có thể khiến hắn phá vỡ.

Từ tham gia hoàn Oprah talk show sau, bởi vì không tưởng đối mặt kia vài phiền não, hắn lựa chọn người trong giới thường xuyên dùng thủ đoạn, hơn nữa không ngừng tăng lớn liều lượng, cùng loại tra tấn liền thường thường bắt đầu xuất hiện.

Spike Lee tự nhiên biết vấn đề ra ở nơi nào, hắn dựng lên thân thể, từ trên tủ đầu giường sờ đến một cái lọ thuốc, do dự không đến nửa giây, vặn mở nắp bình, đổ ra mấy viên dược hoàn nhét vào trong miệng, cũng không có uống nước, liền nuốt vào trong bụng.

Tiếp, lại mở ra một tinh xảo hộp thuốc lá, từ giữa lấy ra một căn tự chế thuốc lá, châm sau nuốt vân phun vụ lên.

Nhưng này mấy chỉ là có điều xoa dịu, không có triệt để giải trừ hắn thống khổ.

Spike Lee thừa dịp ngắn ngủi phấn chấn tinh thần, từ đầu giường tủ bên trong lấy ra một màu trắng plastic túi nhỏ, lại tìm ra giấy thiếc......

Một phen bận rộn sau, hắn rốt cuộc hấp đến cứu mạng thuốc hay.

Tựa hồ có tâm lý ám chỉ như vậy, thân thể cùng trong đầu các loại quái dị cảm giác, đột nhiên toàn bộ biến mất, cả người cũng trở nên tinh thần lên, cái kia thiên tài hắc nhân đạo diễn và tự do dân chủ đấu sĩ phảng phất lại trở lại như vậy.

Dần dần, Spike Lee về tới trạng thái bình thường, hắn dùng lực lắc lắc đầu, đứng lên đi ra phòng ngủ, đi xuống lầu kéo ra đại môn, từ thùng báo bên trong cầm ra báo chí, trở lại tầng một phòng khách, ngồi trên sô pha, vừa không rửa mặt cũng không ăn điểm tâm, liền như vậy lôi thôi lật ra báo chí nhìn lên.

Hắn cũng không thể nói rõ chính mình bao lâu không ra qua cửa , lý giải ngoại giới tin tức nơi phát ra, chỉ trông vào đặt một phần báo chí.

Đồng dạng, Hollywood cùng ngoại giới tựa hồ cũng đem hắn quên đi , trừ bỏ Francis - Lawrence năm trước đến xem qua hắn vài lần, rốt cuộc không ai liên hệ qua hắn.

Phảng phất Spike Lee người này chưa từng có tại Hollywood xuất hiện qua như vậy.

Lật ra báo chí, nhanh chóng xem qua một đám trang, đương lật xem đến giải trí bản thời điểm, Spike Lee tay cùng ánh mắt đều ngừng lại, bởi vì hắn tại giải trí bản đầu bản đầu đề thượng, phát hiện một dị thường quen thuộc danh tự -- Matthew - Horner !

“Matthew - Horner chúa tể Independence Day,[ Hancock ] ngày đầu box office đại bán !”

Nhìn thấy này tiêu đề, Spike Lee liền cảm giác trong lòng đổ một chút, nguyên bản muốn trực tiếp lật qua, lại nhịn không được trong lòng hảo kỳ, nhìn nhiều vài lần.

“Bản báo tin, do Matthew - Horner diễn viên chính đại phiến [ Hancock ] vu Independence Day ngày đó tại toàn cầu nhiều địa khu đồng bộ phát hành. Bộ phim này tại cao địa trung tâm Kodak rạp hát cử hành long trọng lần đầu thức, chủ sáng nhân viên toàn bộ tham dự. Tại Bắc Mĩ điện ảnh thị trường, bộ phim này ngày đầu công chiếu liền cầm xuống ba ngàn hơn hai trăm vạn dollar box office.”

“Cho dù là ở như vậy một bộ nguyên sang loại hình điện ảnh trung, Matthew - Horner như cũ chứng minh box office đại đế siêu cấp kêu gọi lực, tuy rằng này bộ phim bình luận điện ảnh nhân danh tiếng không tốt, nhưng tại Matthew - Horner aura gia trì dưới, phần đông dự trắc cơ cấu dự tính, này bộ phim cuối tuần đầu box office sẽ không thấp hơn 8000 vạn dollar, sẽ sáng tạo hoàn toàn mới nguyên sang phi tục tập loại điện ảnh Bắc Mĩ mở màn kỉ lục......”

Spike Lee mí mắt nhảy nhảy, làm một Hollywood phía trước có danh đạo diễn, như thế nào sẽ không rõ ràng này ý nghĩa cái gì.

Một cỗ phiền muộn cảm xúc, từ đáy lòng xông đến, khiến hắn mạc danh nôn nóng lên, nguyên bản đánh tinh thần, nháy mắt uể oải, đột nhiên từ hưng phấn biến thành khóc tang như vậy.

Hắn nhanh chóng lấy qua bên cạnh một chai, vặn mở sau đổ ra hai hạt dược hoàn nuốt đi xuống, liên tục làm vài lần thâm hô *** thần lại có sống lại dấu hiệu.

“Hollywood cự tinh Matthew - Horner diễn viên chính này bộ [ Hancock ] trước lúc công chiếu sau bình luận giới phê bình tiếng gầm không ngừng, có người xưng bộ phim này tập phim hài, phim hành động, phim khoa học viễn tưởng, phim tình cảm đẳng loại hình vi một thân, giống như thập cẩm, cố sự tình tiết đầu voi đuôi chuột, nửa sau càng là để người có gò ép cảm giác; Hai vị đại minh tinh Matthew - Horner cùng Charlize - Theron biểu diễn cũng không lóa mắt.”

Spike Lee cầm báo chí, còn tại đi xuống xem.

“Bất quá fan điện ảnh phân phân vi bộ phim này biện hộ, xưng bộ phim này nhân vật hình tượng có đảo điên tính, đối bạch hài hước khôi hài, động tác thiết kế cũng không thiếu sang tân.”

“Phim cũng dùng lượng lệ box office thành tích đánh lui phê bình triều, Matthew - Horner lại chứng minh chính mình là Hollywood tối cụ box office kêu gọi lực Truyền Kỳ anh hùng !”

“Truyền Kỳ anh hùng?” Spike Lee phát ra khinh thường thanh âm,“Matthew - Horner cũng xứng Truyền Kỳ anh hùng? Hắn rõ ràng chính là kì thị chủng tộc phần tử !”

“Khụ -- khụ --”

Đại khái là cảm xúc có chút rất kích động, Spike Lee kịch liệt ho khan vài tiếng, đẳng khụ thanh rơi xuống, bỗng nhiên ném xuống trong tay báo chí.

Trong lúc nhất thời, cự đại chênh lệch cảm dũng mãnh tràn vào hắn đầu óc bên trong.

Cái kia danh phù kỳ thực kì thị chủng tộc phần tử, cái kia ti bỉ vô sỉ khốn kiếp, cái kia liên da mặt đều không muốn tiểu nhân, thế nhưng bị Hollywood cùng truyền thông tôn sùng là Truyền Kỳ anh hùng? Mà hắn như vậy tự do dân chủ đấu sĩ lại chỉ có thể giống chuột như vậy trốn đi......

Này cự đại tâm lý chênh lệch, nháy mắt truyền khắp Spike Lee toàn thân, hắn không tự chủ được trừu động lên, hai tay đều tại run nhè nhẹ.

Spike Lee cường chống muốn đứng lên, lại căn bản không đứng dậy được, lập tức từ sô pha ngã quỵ xuống đất, bất quá hắn không đứng dậy được, còn có thể tay chân cùng sử dụng hướng phía trước bò, giống giòi bọ như vậy hướng phía trước mấp máy, phí hảo đại công phu, mới tại nước mũi, nước mắt cùng nước miếng tề lưu dưới, mấp máy đến một ngăn tủ biên.

Kéo ra ngăn tủ, lấy ra một chi sớm liền chuẩn bị tốt ống chích, Spike Lee không kịp nghĩ nhiều, cuộn lên áo ngủ tay áo, lộ ra phủ đầy lỗ kim cánh tay, tìm lỗ kim tương đối thiếu địa phương, một châm đâm xuống.

Tiếp, hắn xụi lơ dưới đất.

Hoảng hốt trung, mơ hồ nhìn thấy hắn đi vào Nhà Trắng, trở thành tổng thống, ký phát hạ mệnh lệnh, bắt Matthew - Horner, sau đó đem hắn nhét vào siêu cấp pháo trung, pháo thủ nâng lên miệng pháo, hướng tới Thái Dương mãnh liệt khai hỏa, đem Matthew - Horner đưa đi ngoài không gian.

Giống Matthew - Horner như vậy ti bỉ vô sỉ khốn kiếp, hẳn là đi tai họa ngoại tinh nhân, mà không phải tai họa người địa cầu !

Đây là Spike Lee thuốc phiện hiệu dụng phát tác phía trước cuối cùng một ý niệm.

Theo xem qua [ Hancock ] này bộ phim người xem cùng bình luận điện ảnh người càng lúc càng nhiều, danh tiếng hai cực phân hoá trở nên rõ ràng, bình luận điện ảnh nhân hòa thiếu bộ phận người xem đem này bộ phim phê được không có gì khác, đặc biệt là Matthew bắn thủng container tình tiết, bị lên án nghiêm trọng.

“Matthew - Horner cho rằng dựa vào thân thể chinh phục [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] người xem, dựa vào lão Nhị liền có thể thu phục ngày nghỉ lễ độc lập người xem.”

“Hắn tự tin quá , cho rằng toàn mĩ đều thích hắn huynh đệ......”

Cùng loại bình luận không ở số ít.

Nhưng đại bộ phận người xem lại cho rằng Matthew này cười điểm dùng không sai.

“Matthew chững chạc đàng hoàng thời điểm, nguyên lai có thể rất khôi hài.”

“Nơi này tình tiết rõ ràng là tại hô ứng có chút truyền thông đối với hắn châm chọc.”

“Các ngươi không phát hiện, Matthew rất có hài kịch thiên phú sao?”

Cũng có phóng viên chuyên môn hỏi qua Matthew vấn đề này, bất quá Matthew cơ bản đều là cười chi, điện ảnh trung thuần túy phim hài đoạn mà thôi, nhân loại như thế nào có thể sẽ có như vậy cường đại năng lực?

Đương nhiên, hắn cũng phát hiện , so với I Am Legend, này bộ phim chất lượng xác thật hơi thấp một điểm, giống như Akiva - Goldsman tại liên tiếp sau khi thành công, gặp cùng Jerry - Bruckheimer như vậy vấn đề, tại đạt tới thương nghiệp đỉnh phong sau, nên như thế nào điều chỉnh kế tiếp sản xuất.

Hai năm nay, Jerry - Bruckheimer trên người aura không lại, sản xuất thất bại án lệ càng ngày càng nhiều, kim bài người sản xuất quang mang rút đi rất nhiều.

Akiva - Goldsman từ đảm nhiệm A Beautiful Mind biên kịch cùng người sản xuất bắt đầu, cho đến bây giờ sản xuất chủ đạo một loạt phim không một không lấy được thành công, trong đó càng là có [ Smith vợ chồng ], I Am Legend cùng [ Hancock ] như vậy box office đại bạo điển hình.

Nghiêm khắc nói lên lập, hôm nay Akiva - Goldsman cũng có thể xưng được là một kim bài người sản xuất.

Nhưng bất luận kẻ nào đều không thể vĩnh viễn bảo trì tại đỉnh phong mặt trên, Jerry - Bruckheimer không thể, Akiva - Goldsman thoạt nhìn cũng rất khó.

Matthew cùng ba vị người sản xuất từng có hai lần trên đây hợp tác, Sean - Daniel, Jerry - Bruckheimer cùng Akiva - Goldsman.

Hai người trước đều tại cực độ huy hoàng sau, xuất hiện đại tuột dốc trạng huống.

[ Hancock ] box office không sai, nhưng Matthew mấy lần xem qua thành phiến sau, sẽ không phủ nhận đây là năm gần đây hắn diễn viên chính không xong nhất một bộ điện ảnh.

Lấy hắn hiện tại già vị cùng box office kêu gọi lực, thêm phim mánh lới mười phần, lại có đầy đủ xuất sắc đặc hiệu trường hợp, hấp dẫn fan điện ảnh không là vấn đề.

Nhưng kêu gọi lực thứ này không phải vĩnh viễn đều tồn tại .

Cho nên, đương Akiva - Goldsman lại tìm đến hắn khi, Matthew chuẩn bị cự tuyệt.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 662: Thương Nghiệp Giải Trí

“Của ta tân hạng mục căn cứ DC truyện tranh cải biên mà đến.”

Thiên Sứ trù tính công ty phòng khách bên trong, Akiva - Goldsman đem hai bản tương đồng truyện tranh phân biệt giao cho Matthew cùng Helen - Hermann, nói,“Cùng qua lại chúng ta hợp tác mấy bộ phim như vậy, này như cũ là một về anh hùng cùng cứu chuộc cố sự.”

Matthew tiếp nhận truyện tranh, cúi đầu nhìn lướt qua, truyện tranh tên gọi là [ tây bộ anh hùng Jonah - Hex ].

Đây là một tương đương xa lạ danh tự, cho dù là hắn bởi vì Avengers vũ trụ cùng Justice League vũ trụ quan hệ, gần nhất rút thời gian bù lại rất nhiều về truyện tranh siêu cấp anh hùng tri thức, Jonah - Hex như cũ không có nghe nói qua.

Helen - Hermann lúc này nhìn lại đây, Matthew đối với nàng chậm rãi lắc đầu, tỏ vẻ không có hứng thú, bất quá xuất phát từ lễ phép, hắn vẫn là mở ra truyện tranh lật lật.

Giữa song phương liên tiếp hợp tác ba bộ điện ảnh, lẫn nhau quan hệ cũng phi thường không sai, Helen - Hermann không có cứng ngắc cự tuyệt, ngược lại hỏi,“Akiva, có thể biết được càng nhiều tương quan tin tức sao?”

Akiva - Goldsman lập tức nói,“Này bộ phim ta như cũ cùng Warner Bros hợp tác, trước mắt xác định hai diễn viên nhân tuyển.” Nói tới đây, hắn riêng nhìn nhìn Matthew,“Megan Fox biểu diễn nữ chính, Michael - Fassbender biểu diễn nam phụ.”

Nghe được thứ nhất danh tự, Matthew ngược lại cũng không cảm giác như thế nào, loại này điển hình thương nghiệp phim, đương nhiên là vũ trụ đệ nhất bình hoa sân nhà, bất quá Michael - Fassbender biểu diễn nam phụ, ngược lại là có chút ngoài ý muốn.

Nhưng hắn không có làm bất cứ tỏ vẻ.

“Hạng mục đạo diễn cùng chế tác dự toán tạm thời không có xác định.” Akiva - Goldsman cười cười,“Nếu Matthew biểu diễn nam chính, chế tác dự toán tranh thủ đến một ức dollar trên đây không phải việc khó.”

Helen - Hermann nghi hoặc nói,“Ta đối Jonah - Hex tên này không quá quen.” Nàng hỏi tiếp nói,“Akiva, Jonah - Hex là siêu cấp anh hùng sao?”

“Này......” Akiva - Goldsman do dự một chút, vẫn là gật đầu,“Xác thực điểm đến nói, là. Jonah - Hex còn tại Batman truyện tranh trung ra quá trường.”

Helen - Hermann theo sát hắn lời mà nói nói,“Ta chỉ có thể nói xin lỗi , Matthew không tiếp siêu cấp anh hùng điện ảnh.”

Matthew gật đầu,“Helen nói không sai.”

Akiva - Goldsman khẽ nhíu mày, nói,“Jonah - Hex không phải phổ thông siêu cấp anh hùng, hắn trên người sở có phản truyền thống, phản anh hùng, độc lập, kiệt ngạo bất tuân cùng với độc lai độc vãng tính cách là mặt khác truyện tranh anh hùng sở không có , nói cách khác, hắn trên người có trác tuyệt cá tính cùng khác với mọi người đặc chất.”

Hắn thận trọng nói,“Xuất phát từ loại này suy xét, ta cũng không tưởng đem phim quay chụp thành một bộ phổ thông đại phiến, ta ngược lại là hi vọng này bộ [ Jonah - Hex ] có chính mình cá tính. Phim trung nhân vật phản diện ta tính toán thiết kế thành một khủng bố phần tử, Jonah - Hex thì giống là một chống khủng bố cao thủ, hai người liền tại loại này đấu sức trúng qua chiêu.”

“Này bộ phim kế hoạch cái gì thời gian quay chụp phát hành?” Helen - Hermann lại hỏi.

“2010 năm kỳ nghỉ hè phát hành.” Akiva - Goldsman nghĩ nghĩ, nói,“Quay chụp mà nói, phỏng chừng là tại sang năm nửa năm trước.”

Helen - Hermann bình tĩnh nâng kính mắt,“Lịch phát hành có xung đột.” Nàng hơi chút chần chờ, nói,“Có tin tức, tạm thời còn không có công khai, Matthew đã cùng Warner Bros ký kết Christopher - Nolan tân hạng mục nam chính, cùng ngươi hạng mục tại quay chụp trên thời gian xung đột.”

Akiva - Goldsman nguyên bản tưởng kéo Matthew cùng nhau cùng Warner Bros muốn đầu tư, căn bản không biết như vậy tin tức, không khỏi nói,“Nói như vậy......”

Matthew hợp thời bỏ thêm một câu,“Xin lỗi, Akiva, ta không tưởng biểu diễn truyện tranh siêu cấp anh hùng, hơn nữa ta đáp ứng Christopher - Nolan, muốn vì hắn tân phim làm nguyên vẹn chuẩn bị.”

Mắt thấy không thể làm việc, Akiva - Goldsman trầm mặc một hồi, cuối cùng thở dài, nói,“Rất tiếc nuối .”

Matthew thoạt nhìn phi thường chân thành nói,“Chúng ta đều ở trong giới này phát triển, về sau hợp tác cơ hội có chính là.”

“Cũng là.” Akiva - Goldsman cảm giác là như vậy đạo lý,“Đẳng có thích hợp hạng mục, chúng ta lại hợp tác.”

Hắn phi thường rõ ràng, lấy Matthew hiện tại già vị, chỉ cần hắn không tưởng hợp tác, không người có thể bắt buộc.

Lại hàn huyên một hồi, Akiva - Goldsman chủ động cáo từ ly khai.

Đưa đi Akiva - Goldsman, Matthew cấp Michael - Fassbender đánh điện thoại, Michael - Fassbender xác thật muốn xuất diễn này bộ phim, đã cùng Akiva - Goldsman đoàn đội ký tắt hợp đồng.

Biết được Akiva - Goldsman mời Matthew biểu diễn nam chính, Michael - Fassbender chuyên môn dặn dò Matthew, lựa chọn từ tự thân nhu cầu xuất phát, không cần thụ hắn biểu diễn nam phụ ảnh hưởng.

Matthew trực tiếp nói cho Michael - Fassbender, hắn đã cự tuyệt này hạng mục.

Không nói là truyện tranh siêu cấp anh hùng nhân vật, chỉ riêng hắn đối với này bộ phim không có bất cứ ấn tượng, liền sẽ không dễ dàng ứng Akiva - Goldsman mời.

“Ngươi không có lịch phát hành cũng là sự thật.” Helen - Hermann đối Matthew nói,“Ngươi công tác nhật trình thật khẩn trương, ta đang vì ngươi cùng Paramount ảnh nghiệp đàm phán, hết thảy thuận lợi mà nói, chín tháng phía trước liền có thể ký ước, sau đó ngươi khả năng muốn đi quay chụp [ bộ đội đặc chủng ], kế tiếp còn muốn vi [ Twilight ] làm tuyên truyền mở rộng.”

Nàng thanh âm trước sau như một bình thản,“Sang năm ngươi muốn rút ra thời gian vi [ Inception ] làm chuẩn bị, Christopher - Nolan muốn đi Nhật Bản, Pháp quốc, Thụy Sĩ, Anh quốc cùng Ai Cập đẳng bảy tám quốc gia thực cảnh quay chụp, hắn là có danh thực cảnh phái đạo diễn, ngươi đừng trông cậy vào hắn sẽ tại trước màn xanh quay chụp, cho nên quay chụp ngày sẽ kéo rất dài, phí thời gian hơn nửa năm cũng không hiếm lạ.”

Matthew gật đầu,“Ta biết.”

Helen - Hermann tiếp tục nói,“[ Fast and Furious 4] tuyên truyền ngươi muốn tham dự, nếu phim có thể lấy được chúng ta thấp nhất mong muốn thành tích, tục tập muốn lập tức bắt đầu trù bị......”

Nghe đến mấy cái này, Matthew bỗng nhiên có chút đầu đại, nói thầm,“Ta giống như cho mình tìm rất nhiều phiền toái.”

“Ngươi không phải cùng Amanda nói qua sao?” Helen - Hermann nói lên Matthew kì ba lý luận,“Không có sự nghiệp, không có xinh đẹp nữ diễn viên thông đồng ngươi.”

Matthew nhún nhún vai,“Ta nói là sự thật.”

Hắn có thể thông đồng thượng nhiều như vậy nữ nhân, Hollywood đại minh tinh thân phận, thực ra phát huy trọng yếu tác dụng.

Điển hình nhất , đến hiện tại còn cùng hắn câu kết làm bậy Nina - Dobrev, nếu không phải Isabella - Swan này nữ chính, nàng có thể tùy gọi tùy đến, còn ngoạn ra nhiều như vậy kích thích đa dạng?

Helen - Hermann cũng lười nói Matthew, nhiều năm như vậy sớm đã thành thói quen.

“Ta đề nghị tạm thời không cần cùng Akiva - Goldsman hợp tác.” Helen - Hermann đề tài lại quay lại đến công tác bên trên,“[ Hancock ] chất lượng so với ta tưởng muốn kém, Akiva - Goldsman phỏng chừng......”

Nàng lắc lắc đầu,“Chúng ta trước xem xem này bộ [ tây bộ anh hùng Jonah - Hex ] chất lượng cùng thị trường phản ứng lại nói.”

“Ta minh bạch.” Matthew nhẹ nhàng gật đầu.

Từ nào đó phương diện đến nói, hắn cùng Helen - Hermann như vậy, đều là cực độ người ích kỷ, sẽ không lấy chính mình tiền đồ đi tùy tiện mạo hiểm.

Này bộ [ Hancock ] tại fan điện ảnh trung phản ứng, so với I Am Legend đến kém không thiếu.

Giống Rotten Tomatoes mới mẻ độ linh tinh đại biểu bình luận điện ảnh nhân cho điểm, Matthew cũng không như thế nào để ý, nhưng phản ứng thị trường cùng fan điện ảnh người xem cho điểm, vẫn là thường xuyên chú ý .

[ Hancock ]IMDB cho điểm 7.2,Cinema Score rạp chiếu phim người xem hiện trường chấm điểm “B+”,MetaCritic truyền thông tổng hợp chấm điểm 63 phân, này mấy đều sáng tạo hắn này vài năm biểu diễn phim kém cỏi nhất.

Đương nhiên, đối với một bộ kỳ nghỉ hè thương nghiệp điện ảnh đến nói,[ Hancock ] vẫn là đạt tiêu chuẩn , các fan điện ảnh như cũ rất mua Matthew trướng, trên hệ thống mạng nơi nơi là duy trì thanh âm.

“Cố sự chặt chẽ, tình tiết tân kỳ. Đầu tiên là đùa giỡn khốc không trung linh xe hơi giống linh món đồ chơi xe, sau đó tại chính mình phòng trong xe cùng mộ danh tùy tùng mà đến muội tử ngoạn hỏa tiễn phát xạ. Đáng tiếc thật là mau tay súng, muội tử lại dọa vừa vui vừa hận lấy cớ đi toilet chuồn mất......”

Tại trên mạng xã hội, vi [ Hancock ] đánh khen ngợi fan điện ảnh nhiều lắm.

Mặt khác, Matthew phấn ti tiếp ứng trang web cũng bị động viên lên, màn hình phấn ti tại diễn đàn cùng cho điểm trang web chung quanh ẩn hiện, phàm là có thể cùng [ Hancock ] nhấc lên quan hệ địa phương, đều sẽ lưu lại đối phim tán dương.

Kia vài cấp này bộ phim đánh kém bình bình luận điện ảnh nhân Blog hoặc là xã giao tài khoản phía dưới, cơ hồ bị fan điện ảnh xoát bình.

“[ Hancock ] là một bộ thương nghiệp điện ảnh, thủ trọng giải trí tính, nói vậy bên đường lưu lãng hán đều biết điểm này.”

“Luận giải trí tính, phim ngày đầu box office thuyết minh hết thảy, ai dám nói đây là bộ phim dở !”

“Luận biểu diễn, đây là một bộ phim thương mại, các ngươi này mấy tươi mát thoát tục bình luận điện ảnh nhân, các ngươi tưởng ra vẻ ngây thơ yêu cầu những gì ![ Jurassic Park ] bên trong khủng long trương miệng tiền trước niệm đoạn sinh tồn vẫn là hủy diệt? Batman mang mặt nạ biểu diễn một bộ hỉ nộ ái ố, sau đó bằng này đi cầm Oscar?[ American Pie ] lý pha tạp thảo luận xã hội luân lý vấn đề? Bằng lương tâm nói, tuy rằng không trông cậy vào đi cầm Oscar tiểu kim nhân, nhưng Matthew tại đây phiến bên trong kỹ xảo biểu diễn coi như là đáng khen thưởng , cái khác diễn viên cũng là bình thường mà tương đối cứng nhắc diễn hoàn toàn phiến.”

“Một bộ phim thương mại mà thôi, các ngươi muốn thế nào nha ! muốn xem cao nhã nghệ thuật, các ngươi có thể không tiến rạp chiếu phim a? Không có người sẽ bắt buộc các ngươi.”

“Luận biên kịch cùng đạo diễn, đây là nam chính ngoài xuất sắc nhất địa phương . Vừa nói đến siêu nhân hoặc anh hùng phiến mọi người sẽ tưởng đến cái gì, ta liền tưởng đến một lộ số: Nửa bộ đầu anh hùng xuất trướng, sau đó biên đạo an bài các loại mâu thuẫn xung đột, cuối cùng nửa sau dài đến hơn mười phút chính nghĩa tà ác đại PK, một đống đặc hiệu gia bạo tạc, lại sau đó người xem thu bao rời đi.”

“Nhưng này phiến hoàn toàn đảo điên siêu nhân đề tài điện ảnh, chợt xem dưới điện ảnh đảo điên sau tựa hồ tưởng biểu hiện một phàm nhân hóa siêu nhân hình tượng, có thể xem đến cuối cùng này tựa hồ lại thành một bộ rất thương cảm tình yêu tụng. Hoặc là nói, kịch tổ chỉ là làm đến cùng có đủ cả. Vẫn là câu nói kia, đây là một bộ phim thương mại, dùng phim thương mại tiêu chuẩn đến cân nhắc, một bộ điện ảnh tình tiết phải nên như thế.”

Mùa này, các fan điện ảnh đi vào thương nghiệp mắt xích cụm rạp, vì vốn là giải trí.

Cho nên,[ Hancock ] thương nghiệp thành tích như cũ xuất sắc.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 663: Minh Tinh Ăn Khách Nhất Toàn Cầu

Thứ hai sáng sớm, Felice - Beretta dùng qua bữa sáng, trên lưng một màu đen ba lô, ra cửa phòng, quay đầu mắt nhìn này đống không tính bao nhiêu đại nhưng ở đặc biệt an tâm phòng ở, đẩy trong viện đỗ đan xe ra cửa.

Hôm nay, nàng hoàn toàn từ cha mẹ tai nạn giao thông ly thế bi thương thống khổ trong đi ra, cũng dần dần phai nhạt New York Queens khu, bởi vì nàng tại Los Angeles có mới sinh hoạt, có thể sinh hoạt tại Matthew sinh hoạt trong thành thị, có thể ở Matthew phấn ti tiếp ứng trang web công tác, này mấy đều khiến nàng cảm giác vô cùng hạnh phúc.

Khóa kỹ môn, cưỡi lên xe đạp, Felice - Beretta lại quay đầu mắt nhìn phòng ở, có lẽ đây mới là sinh hoạt hẳn là có bộ dáng.

Nàng lái xe rời nhà, hướng tới tiếp ứng trang web văn phòng sở tại Westwood khu mà đi.

Hai mươi phút sau, nàng đi vào văn phòng, tìm đến chính mình công vị ngồi xuống, lập tức tiến vào công tác trạng thái.

Từ cha mẹ gặp chuyện không may sau, Felice - Beretta liền không lại làm tiền tuyến phấn ti , tiến vào trang web trở thành một danh chức nghiệp màn hình phấn ti, mỗi ngày công tác đều là vây quanh Matthew mà triển khai, toàn bộ công tác nội dung cơ hồ đều là cùng Matthew có liên quan sự vụ.

Này cũng khiến nàng mỗi một khắc đều công tác nhiệt tình tăng vọt.

Felice - Beretta mở ra máy tính, đi trước nhìn nhìn bưu kiện, chủ quản mỗi ngày đều sẽ thông qua bưu kiện phân bố tân công tác nhiệm vụ, hôm nay nàng công tác nhiệm vụ chính là lấy [ Hancock ] cuối tuần trước box office mà triển khai.

Xem xong bưu kiện, đóng lại hòm thư, nàng nhanh chóng mở ra box office theo dõi khí “Truyền thông con số” trang web chính thức, cuối tuần trước box office báo tường đã ra lô .

“Cuối tuần này chính trị Mĩ quốc ngày nghỉ lễ độc lập, căn cứ Bắc Mĩ các cụm rạp lớn cơ cấu thống kê,[ Hancock ] tại ‘Siêu cấp box office anh hùng’ Matthew - Horner suất lĩnh dưới đạt được 8380 vạn dollar box office giai tích, xa xa dứt bỏ cuối tuần trước quán quân [ người máy tổng động viên ], trở thành Independence Day Bắc Mĩ điện ảnh thị trường chúa tể giả.”

“Đồng thời, Matthew - Horner diễn viên chính này bộ phim, cũng sáng tạo phi tục tập nguyên sang loại điện ảnh Bắc Mĩ mở màn kỉ lục !”

“Mặt khác, do Pixar phòng công tác chế tác, Disney ảnh nghiệp phát hành hoạt hình trưởng phiến [ người máy tổng động viên ] cuối tuần này thu hoạch 2900 vạn dollar, xếp hạng hai, phát hành mười ngày đến cùng lấy được 1 ức 2200 vạn dollar box office. Phim hài [ siêu thị đặc công ] lấy được 1 ức 1000 vạn dollar, vị cư đệ tam; Phim hoạt hình [ Kungfu Panda ] tiến vào tuần công chiếu thứ năm, lấy được 750 vạn dollar box office, bài danh thứ năm......”

Nhìn thấy nơi này, Felice - Beretta đóng lại này trang web, mở ra một cái khác trang web.

Này trang web tiêu đề hấp dẫn đến nàng.

“Ác bình bay đầy trời, box office cuồn cuộn đến !”

Này thiên bình luận văn chương nhìn như tràn ngập ác ý, trên thực tế lập trường coi như trung lập.

“Matthew - Horner diễn viên chính tân phim [ Hancock ] thượng đêm thứ năm bắt đầu chiếu phim, đêm đó trước tiên trường tức đoạt được 780 vạn dollar, vượt qua khai hỏa Bắc Mĩ kỳ nghỉ hè đệ nhất pháo [ Iron Man ]. Này ba ngày tới nay,[ Hancock ] Bắc Mĩ tổng box office đã tích lũy chí 8380 vạn dollar. Ở như vậy kiên cố con số trước mặt, trước đây toàn bộ ác bình cùng cái gọi là dân ý, đều có vẻ như vậy không quan trọng gì, giống như phù vân như vậy.”

“Có quá nhiều nhân sớm ở vài ngày trước liền bắt đầu bọn họ nguyền rủa, nổi tiếng bình luận điện ảnh nhân Roger Ebert xem xét qua điện ảnh sau hô to khó chịu, không khách khí cấp ra một ngôi sao, nhưng này thứ hai, hắn nhận chức báo chí vẫn là được tích xuất bản mặt, không tình nguyện dùng đại tiêu đề lấy lòng ‘Siêu cấp anh hùng Hancock. Tại Rotten Tomatoes trang web thượng, bình luận điện ảnh nhân ném ra 37% nát rữa chỉ số, nhiều nhất đơn giản cũng chính là đem một màu xanh nát rữa dấu hiệu đỉnh đến trang web box office danh mục cao cấp nhất mà thôi.”

Felice - Beretta hừ lạnh một tiếng, Rotten Tomatoes trang web từng cấp Matthew điện ảnh ném bao nhiêu nát rữa cà chua, nhưng hữu dụng sao?

Nàng lắc lắc đầu, đóng lại Yahoo trang web, đăng lục tiếp ứng trang web hậu trường, đem trên trang web fan điện ảnh kia vài bình luận, hướng các đại trang web cùng xã giao trên truyền thông phát.

Cùng lúc đó, Hasbro tổng tài kiêm CEO Brian - Goldner tại Tứ Quý khách sạn phòng bên trong, nghênh đón tới chơi Stephen - Sommers.

“Buổi sáng tốt lành, Stephen.”

Brian - Goldner cùng Stephen - Sommers nắm tay, nói,“Sớm như vậy liền tới đây tìm ta, có chuyện?”

Stephen - Sommers nhìn nhìn căn hộ trung phóng hai rương hành lý, cười nói,“Nếu ta không sớm điểm lại đây, ngươi liền bay trở về Rhode Island .”

Brian - Goldner cũng nhìn về phía kia đống hành lý, nói,“Không có biện pháp, thứ tư tại Hasbro tổng bộ có trường trọng yếu phi thường giám đốc hội nghị, ta tất yếu phải đuổi trở về.”

“Kia hảo, ta cũng bất quá nhiều chậm trễ ngươi thời gian.” Stephen - Sommers dứt khoát nói thẳng,“Ta tới nơi này, là tưởng với ngươi nói một chút, chúng ta này hạng mục không thể lại kéo , Hasbro phương diện đến hiện tại còn không có hạ quyết tâm sao?”

Nguyên bản, hắn cùng Paramount ảnh nghiệp hao hết miệng lưỡi, mới thuyết phục Hasbro này ngoại giới công ty, đồng ý sửa chữa [ bộ đội đặc chủng ] kịch bản, lấy Matthew - Horner làm chân chính hạch tâm, đến tạo ra [ bộ đội đặc chủng ] đệ nhất bộ chân nhân điện ảnh, mà không phải phía trước cái loại này giả nhân vật chính chân quần hí.

Đang tại tiến hành đàm phán trung, lại gặp phiền toái, Hasbro đối với Matthew - Horner người đại diện Helen - Hermann yêu cầu cơ sở thù lao gia toàn cầu box office phân thành hình thức tương đương bất mãn, dẫn đến đàm phán tiến độ kéo dài, chậm chạp không có tiến triển.

Bởi Hasbro chiếm cứ phim một nửa đầu tư, vẫn là [ bộ đội đặc chủng ] bản quyền sở hữu phương, không có bọn họ gật đầu, trận này đàm phán căn bản không có khả năng đạt thành hiệp nghị.

Brian - Goldner nhìn nhìn đồng hồ, cũng không vòng quanh, nói thẳng,“Matthew - Horner cùng hắn người đại diện yêu cầu 2500 vạn dollar thêm 10% ngũ toàn cầu box office phân thành rất cao !”

Stephen - Sommers lập tức nói tiếp,“Ta lén cùng Matthew câu thông qua, toàn cầu box office có thể hạ thấp đến 10%.”

“10% cũng quá cao !” Brian - Goldner bất mãn nói.

“Brian, ngươi có hay không suy xét qua?” Stephen - Sommers xòe tay,“Matthew - Horner trị như vậy giới !”

Brian - Goldner nhíu mày, lại không có nói chuyện.

Stephen - Sommers tiếp tục nói,“Tại vừa kết thúc cuối tuần, Matthew - Horner diễn viên chính [ Hancock ] cùng cướp đi 8380 vạn dollar tả hữu box office, nếu tính toán đồng thời phát hành hải ngoại địa khu, này bộ phim hành động đã lấy đến 1 ức 7890 vạn dollar toàn cầu box office. Matthew - Horner lại chứng minh, hắn như trước là box office anh hùng, như trước là kỳ nghỉ hè cam đoan, như trước là đương kim thế giới tối đắt khách ngôi sao.”

“Ta biết điểm này.” Brian - Goldner như thế nào sẽ không chú ý chuẩn bị hợp tác ngôi sao mới nhất động thái,“Ta thừa nhận, Matthew - Horner là đương kim Hollywood tối có box office cam đoan ngôi sao, trên người tựa hồ còn có chứa một loại ‘Từ nhỏ là vì thành công’ thần bí khí chất. Lấy hắn thương nghiệp kêu gọi lực,2500 vạn dollar thù lao cũng không quá phận......”

Hắn lời nói đột nhiên một chuyển,“Nhưng 10% toàn cầu box office phân thành, vẫn là tiền kỳ box office phân thành, thật sự rất cao .”

Stephen - Sommers có chút không biết nên nói cái gì mới tốt, giữa song phương khác nhau không thể nghi ngờ đến từ ích lợi khác nhau, này thường thường là khó khăn nhất xử lý , hắn làm phim đạo diễn cùng người sản xuất chi nhất, gần nhất đẳng được phi thường sốt ruột.

[ Van Helsing ] thất bại, khiến hắn cơ hồ yên lặng, này bộ [ bộ đội đặc chủng ] là hắn phiên thân cơ hội tốt nhất, mà Matthew - Horner còn lại là trong đó mấu chốt.

Brian - Goldner bỗng nhiên nói,“Stephen, Matthew - Horner chưa thành danh phía trước, ngươi không phải liền cùng hắn nhận thức sao? Đối với hắn còn có dẫn chi tình, ngươi có thể nói hay không thuyết phục hắn......”

“Không có khả năng.” Stephen - Sommers lắc đầu,“Tựa như ta hiện tại không có cách nào khác thuyết phục ngươi như vậy.”

“Ân.” Brian - Goldner gật gật đầu.

Stephen - Sommers biết, Matthew đã rất bận tâm hai người phía trước hợp tác tình cảm , bằng không lấy Helen - Hermann cường ngạnh thái độ, toàn cầu box office phân thành căn bản không có khả năng hạ thấp đến 10%.

Hắn ngắn ngủi tự hỏi hai giây, còn nói thêm,“[ Hancock ] lần đầu đêm đó không ngừng xuất hiện ác bình, ngoại giới một độ hoài nghi Matthew - Horner tinh đồ hay không xuất hiện điểm cong. Sự thật chứng minh,[ Hancock ] chỉ là càng thêm củng cố Matthew - Horner ‘Toàn cầu tối đắt khách ngôi sao’ địa vị.”

Nhìn thấy Brian - Goldner còn tại trầm mặc, Stephen - Sommers tiếp tục nói,“Đến từ Cinema Score tổng hợp điều tra xưng, người xem đối Matthew - Horner cùng này sắm vai nhân vật bao giờ cũng là đặc biệt hợp ý, người xem bao giờ cũng là tin tưởng hắn có thể mang đến bất đồng hoàn toàn mới xem ảnh thể nghiệm.”

“Ta sẽ chăm chú suy xét.” Brian - Goldner cuối cùng biểu đạt một thái độ,“Ta trở lại Rhode Island tổng bộ, sẽ ở trên ban giám đốc trình bày chuyện này.”

Stephen - Sommers cũng không nghĩ tới Brian - Goldner có thể trực tiếp làm ra quyết định, gật gật đầu, lại một lần cường điệu nói,“Nếu là Matthew - Horner không tính này nghề trung tối cụ đầu tư giá trị gia hỏa, ta đây thật đúng là không biết ai còn có thể tính.”

Văn phong luôn luôn vững vàng Variety tại đưa tin cuối tuần điện ảnh phòng vé khi, cũng viết ra “Toàn cầu tối đại bài ngôi sao hôm nay càng đại bài” Như vậy cảm tính mà hữu lực lời dẫn đầu.

Mắt thấy Brian - Goldner lại xem đồng hồ, Stephen - Sommers chủ động đứng lên cáo từ, nói,“Ta liền không trì hoãn của ngươi thời gian , hi vọng có thể được đến một tin tức tốt.”

“Ta cũng hi vọng như thế.” Brian - Goldner cười nói.

Hai người bắt tay chia tay, Stephen - Sommers đi ra Tứ Quý khách sạn, đứng ở khách sạn cửa, ngắm nhìn cách đó không xa biển quảng cáo, cự đại biển quảng cáo thượng, Hancock trang điểm Matthew - Horner đang nhìn xuống toàn bộ Los Angeles.

Năm đó quay chụp [ xác ướp trở về ] khi hắn không xem trọng tiểu diễn viên, cũng nhanh trở thành một danh siêu cấp cự tinh .

Không dùng được lâu lắm, e trong vòng ngoài vòng cùng truyền thông người xem, đều sẽ đem Matthew - Horner coi là có thể cùng Tom - Cruise, Tom - Hanks cùng Harrison - Ford đám người sánh vai cự tinh.

Nghĩ đến đây, Stephen - Sommers không khỏi lắc đầu thở dài, thế giới này biến hóa thật sự là quá nhanh , nhanh đến hắn đều có chút theo không kịp tiết tấu .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 664: Cao Soái Phú Thêm Vạn Người Mê

Ngày nghỉ lễ độc lập kết thúc sau,[ Hancock ] nhiệt độ rõ ràng bắt đầu hạ thấp, tại thứ hai thứ nhất ngày làm việc trong, đan ngày box office ngã phá 1000 vạn dollar, báo thu 980 vạn dollar, thứ ba có điều hảo chuyển, lấy đến 1020 vạn dollar, đến thứ tư lại ngã vào 1000 vạn dollar trở xuống, chỉ có 890 vạn dollar tiến trướng.

Cinema Score điều tra được ra này bộ phim hiện trường người xem cho điểm chỉ có B+, cho rằng Bắc Mĩ box office cuối cùng điểm rơi sẽ ở 3 ức dollar tả hữu.

Đại bộ phận chủ lưu truyền thông đối với [ Hancock ] box office quan điểm kinh người nhất trí.

“Đây chính là đại minh tinh box office kêu gọi lực ! Matthew - Horner một người độc chống đỡ [ Hancock ] !”

--[ Los Angeles thời báo ]

“[ người máy Wall-E ] nhận đến trùng kích rõ ràng, box office giảm mức độ vẫn là vượt qua dự đoán,[ Hancock ] phim bản thân phẩm chất thật sự bình thường, thế nhưng Matthew - Horner thương nghiệp kêu gọi lực quá mức cường đại !”

--[ New York thời báo ]

“Matthew - Horner hẳn là yêu cầu Warner Bros cùng [ Hancock ] kịch tổ vì hắn tăng lương, bởi vì này bộ phim box office cơ hồ đều là hắn một người thắng đến.”

--[ New York Post ]

“Matthew - Horner tuyệt đối là bất cứ điện ảnh công ty cùng đạo diễn đều thích diễn viên, chỉ dựa vào tên này box office là có thể qua ức, hơn nữa điện ảnh chụp thành cái dạng gì đều không trọng yếu !”

-- Vanity Fair

[ Hancock ] sắp tiến vào thứ hai cuối tuần, này cuối tuần chân chính có đủ cạnh tranh lực điện ảnh là do Amanda - Seyfried cùng Meryl - Streep diễn viên chính [ Mama Mia ].

Đây cũng là Warner Bros cuối cùng vi [ Hancock ] phát lực tuyên truyền một cuối tuần, bởi vì từ cuối tuần bắt đầu, Warner Bros chủ yếu tuyên phát lực lượng, sẽ chuyển vào đến Christopher - Nolan đạo diễn Dark Knight mặt trên.

Dark Knight này bộ phim, được công nhận kỳ nghỉ hè đệ nhất nhiệt phiến, Warner Bros cùng kịch tổ tại Heath - Ledger trên người làm đủ văn chương, ngôi sao ly thế mang đến rung động cùng khổng lồ tuyên truyền máy móc ảnh hưởng, trực tiếp dẫn đến vô số fan điện ảnh tại Dark Knight còn chưa phát hành phía trước, liền bắt đầu đại quy mô tổ chức thương tiếc Heath - Ledger hoạt động.

Một minh tinh diễn viên, sống thời điểm, là Hollywood phim hữu lực tuyên truyền vũ khí, chết sau, còn lại là càng có lợi tuyên truyền vũ khí.

Matthew đại khái có thể đoán được sau cuối tuần phát hành Dark Knight uy lực, cho nên cũng tại bám chặt thời gian vi phim dùng lực thét to.

Một tuần này, hắn cơ bản không có nhàn rỗi, lấy vô cùng cao điệu tư thái xuất hiện ở công chúng cùng truyền thông trước mắt.

Thứ hai buổi tối, Horner trang viên cử hành long trọng party, Matthew ở trong nhà thiết yến, khoản đãi Johnny - Depp, Keira - Knightley, Charlize - Theron cùng Michael - Fassbender đẳng bằng hữu, cùng với đến từ Warner Bros, Universal ảnh nghiệp cùng với Walt Disney các vị cao quản.

Đến thứ ba, hắn hiện thân Los Angeles một sở chuyên môn nghiên cứu nhi đồng bệnh bạch cầu chữa bệnh trung tâm, đại biểu Matthew - Horner phụ nữ nhi đồng ngân sách hội hướng chữa bệnh trung tâm cùng tại trung tâm nhận trị liệu vài mươi vị nhi đồng bệnh nhân, quyên tặng một trăm năm mươi vạn dollar.

Thứ tư, Matthew cùng một ít Hollywood ngôi sao cùng nhau tham gia Los Angeles phụ nữ quyền lợi du hành, hơn nữa tại du hành sau đại hội bên trên tiến hành diễn thuyết, kêu gọi toàn xã hội thiết thực đề cao nữ tính địa vị, bảo đảm phụ nữ hợp pháp quyền lợi đợi đã (vân vân).

Thứ tư buổi tối, Matthew - Horner nạn dân ngân sách hội thông qua quan phương Twitter tuyên bố, đem vi phi châu nạn dân gom góp vượt qua ba trăm vạn dollar lạc quyên cùng vật tư, đêm đó liền dẫn phát phần đông chú ý, thu đến vài chục vạn dollar quyên tặng.

Thứ năm, hắn chuẩn bị đi tham gia một hồi hiện trường trực tiếp phỏng vấn hoạt động.

Phỏng vấn hoạt động bên chủ sự là TMZ, đây cũng là TMZ lần đầu tiên nếm thử làm như vậy hoạt động, trực tiếp người phụ trách chính là Elena - Boyar.

Làm nhiều năm bằng hữu cùng hợp tác đồng bọn, Matthew thu đến Elena - Boyar mời sau, liền ứng lần này phỏng vấn.

Đương nhiên, phỏng vấn không thể rất bát quái.

Internet phỏng vấn gian bên cạnh phòng nghỉ bên trong, Elena - Boyar đung đưa cao lớn thân hình, tại Matthew bên cạnh đi tới đi lui, nói,“Đại khái chính là như vậy .”

Vừa hai người tại trao đổi phỏng vấn đại khái nội dung, Matthew chỉ chỉ trán,“Đều nhớ kỹ .”

Nơi này không có người khác, liền bọn họ hai, Elena - Boyar nói chuyện cũng không có cố kỵ, vừa đi tới đi lui, vừa nói,“Helen đối với ngươi đóng gói dứt khoát chính là hoàn mỹ a.”

“Hoàn mỹ? Đương nhiên sẽ không, ta không cần hoàn mỹ.” Matthew nói xong câu này, nâng tay điểm điểm nàng,“Elaine, ngươi có thể hay không dừng lại? Hoảng được ta choáng váng đầu.”

Elena - Boyar kéo ra ghế dựa, ngồi ở Matthew đối diện, nói,“Ta chú ý một chút ngươi gần nhất một tuần hành trình, nhi đồng cùng phụ nữ, còn có hắc nhân, tất cả đều chiếu cố đến.”

Matthew không hề có xấu hổ,“Ta tận sức với nhi đồng phụ nữ quyền lợi, vi dân chủ tự do bình đẳng mà bôn tẩu.”

“Coi như hết.” Elena - Boyar nhướn mắt, lại cố ý làm ra nôn mửa trạng,“Chúng ta hai, dùng được nói này mấy?”

Matthew nhún vai, lại không chịu phủ nhận.

Elena - Boyar vạch trần nói,“Nếu ngươi không phải Mercedes Benz cuối cùng người phát ngôn, có phải hay không còn tính toán lộng bảo vệ môi trường đấu sĩ đương đương?”

“Ta không tưởng thưởng Leonardo - DiCaprio nổi bật.” Matthew bậy bạ nói.

Hollywood trong giới người đều biết, Leonardo - DiCaprio là Hollywood đệ nhất bảo vệ môi trường đấu sĩ.

Hiện tại này mấy danh hiệu cùng đóng gói đã đầy đủ dùng, nhiều lắm cũng sẽ trở thành phiền toái, chung quy nhân tinh lực hữu hạn.

“Trực tiếp muốn bắt đầu.” Elena - Boyar dẫn đầu hướng đi internet phỏng vấn gian bên kia.

Matthew cũng theo đi lên, tiến vào phỏng vấn gian sau, tạm thời đứng ở cửa chờ đợi khu, chờ đợi lên sân.

Thời gian vừa đến, theo đạo diễn ra lệnh một tiếng, trận này internet phỏng vấn chính thức bắt đầu.

Bất quá, Matthew không có lập tức lên sân,TMZ tìm đến tên kia gọi là Jolie - Worcester nữ chủ trì nhân, sẽ lấy xuyến từ dẫn dắt hắn lên sân.

Một lần này,TMZ rất là vi Matthew chuẩn bị một ít tán dương.

“Times tạp chí đánh giá Matthew - Horner diễn nghệ kiếp sống vừa chói mắt lại ôn hòa;[ Forbes ] tạp chí xưng hắn là ‘Cuối cùng một chân chính điện ảnh ngôi sao’; Từ nghệ nhiều năm, mặc kệ trên màn ảnh như thế nào hô phong hoán vũ can đảm thiết huyết, dưới màn ảnh Matthew lại bao giờ cũng là một bộ cùng dân đồng nhạc tư thế, đối mặt sơn hô hải khiếu phấn ti ủng hộ, vị này toàn dân thần tượng hướng tới là tác phong nhanh nhẹn nho nhã lễ độ, dùng tiêu sái tự nhiên dáng vẻ đem người bao phủ tại hắn như mộc xuân phong khí tràng bên trong.”

Jolie - Worcester đối với dùng cho internet trực tiếp màn ảnh chậm rãi mà nói, Matthew chỉ cảm thấy nàng nói người này có chút xa lạ, đây là hắn sao?

“2007 năm,[ tin tức tuần san ] đem Matthew bầu thành ‘Hollywood tối cụ quyền thế nam diễn viên’, chính hắn nói đùa nói muốn tại mười năm bên trong lên làm Mĩ quốc tổng thống, trở thành ‘Toàn cầu tối cụ quyền thế nhân vật’-- mặc dù có bốc phét chi ngại, nhưng chúng ta cho rằng này cũng không phải không có khả năng......”

Nói tới đây, Jolie - Worcester chỉ hướng Matthew bên này, đề cao âm điệu,“Hắn cao lớn anh tuấn, hài hước khả ái, là tiêu chuẩn cao soái phú thêm vạn nhân mê. Năm đó tuổi trẻ khí thịnh khi hắn từng lập chí làm ‘Toàn thế giới giỏi nhất điện ảnh ngôi sao’-- chúng ta cho rằng hắn làm đến .”

“Cho mời...... Matthew - Horner !”

Cùng Jolie - Worcester mà nói, Matthew cất bước đi vào nơi sân trong, trước Jolie - Worcester nắm tay, lại đối máy quay phim màn ảnh bên kia cười vẫy vẫy tay, sau đó ngồi ở nhất trương trên ghế sô pha.

Phỏng vấn gian bố trí phi thường đơn giản, trừ TMZ bối cảnh bản ngoài, chính là hai trương ghế sô pha cộng thêm trung gian nhất trương thủy tinh tiểu viên kỷ.

Jolie - Worcester liền ngồi tại Matthew đối diện trên ghế sô pha.

“Matthew, cám ơn ngươi nhận chúng ta phỏng vấn.” Nàng cười nói.

“Ta rất vinh hạnh.” Matthew có chút khách khí nói,“Ta cũng cám ơn TMZ vì ta cung cấp cơ hội này.”

Jolie - Worcester dựa theo kế hoạch hỏi,“Chúng ta đều biết ngươi trên tay có rất nhiều đại chế tác điện ảnh kế hoạch, này bộ [ Hancock ] sau, của ngươi điện ảnh còn có muốn công chiếu sao?”

“[ Hancock ] trên thực tế năm trước liền quay chụp hoàn thành .” Matthew trước cường điệu đề cập đang tại phát hành này bộ phim, tiếp lại cường điệu nói nói tương lai hai bộ phim,“Này bộ phim sau, ta diễn viên chính điện ảnh, chính là sang năm kỳ nghỉ hè phát hành [ Fast and Furious 4]. Bất quá, năm nay lễ Tạ ơn lịch phát hành, có ta đầu tư một bộ điện ảnh sẽ phát hành, căn cứ Stephen - Meyer dễ bán tiểu thuyết cải biên [ Twilight ].”

“Ngươi tại đây bộ phim bên trong đảm nhiệm nào hạng công tác?” Jolie - Worcester phi thường phối hợp.

Matthew ăn ngay nói thật,“Người sản xuất chi nhất.”

Jolie - Worcester lập tức hỏi,“Matthew, ta rất ngạc nhiên, ngươi tại diễn viên cùng người sản xuất phương diện cũng có đọc lướt qua, tại trường quay khi, ngươi là như thế nào cùng đạo diễn câu thông đâu? Hay không sẽ như là cấp Michael - Jordan tìm giáo luyện cảm giác?”

“Ta cảm giác quay phim trọng yếu nhất muốn tổ kiến hảo một chi đoàn đội.” Matthew đối bóng rổ một điểm đều không lý giải, cũng liền tránh cái kia tương tự, chỉ là nói,“Muốn quay chụp một bộ thành công điện ảnh, đề cập đến công tác nhân viên nhưng là thành ngàn trên vạn. Cho nên nói đến cùng đạo diễn câu thông phương diện, ta chỉ là phụ trách đem hoàn mỹ nhất chính mình bày biện ra đến, có thể làm đến đạo diễn cùng kịch bản yêu cầu bất cứ trạng thái.”

“Của ngươi điện ảnh đã là toàn thế giới lưu hành văn hóa.” Jolie - Worcester trước thổi phồng một câu, tiếp lại hỏi,“Phim là như thế nào làm đến vượt qua văn hóa biên giới, khiến bất đồng quốc gia cùng văn hóa bối cảnh người xem cộng minh đâu?”

Matthew bày ra một bộ đặc biệt có văn hóa tu dưỡng bộ dáng, chững chạc đàng hoàng nói,“Ta cảm giác đây chính là ta cho tới nay ý đồ ở trong điện ảnh đi tìm kiếm gì đó. Ta vẫn đang tìm kiếm một loại quan niệm, rất đơn giản rất cơ sở, nguyên từ nhân loại nguyên thủy nhất tình cảm. Ta hi vọng dùng loại này quan niệm, có thể đánh vỡ chủng tộc, quốc gia, châu tế ở giữa rào. Ta cảm giác điểm này vô luận ở trên thế giới bất cứ địa phương đều giống nhau, chính là một loại nhân loại nội tâm căn bản cần.”

“Hiện tại [ Hancock ] box office đại bán.” Jolie - Worcester lại hỏi,“Chúng ta biết, điện ảnh là một tràn ngập phiêu lưu nghề, thế nhưng từ của ngươi lý lịch xem, tuyệt đối vượt quá tiêu chuẩn, mỗi bộ phim đều là box office bom. Của ngươi bí quyết là cái gì?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 665: Cuộc Hẹn Với Chuột Mickey

Giống như loại này vấn đề, nhìn như phi thường dễ trả lời, lại thật không dễ trả lời.

Bất quá, này vấn đề bản thân là trước thiết trí , Helen - Hermann chuyên môn vì hắn chuẩn bị tốt đáp án, đáp án đương nhiên không phải đón ý nói hùa thị trường khẩu vị linh tinh nghe vào tai rất dung tục nhưng phù hợp thực tế đáp án.

“Ta từng cùng rất nhiều người trò chuyện qua vấn đề này. Ngươi biết, nếu ngươi cho rằng phiêu lưu rất lớn, là vì ngươi còn không lý giải ‘Trò chơi quy tắc’.”

Matthew lời nói ra khỏi miệng, vòng rất lớn một giới,“Ta cảm giác rất nhiều người lý giải sai lầm là vì bọn họ lẫn lộn điện ảnh cùng điện ảnh thành công này hai bất đồng khái niệm. Muốn biết, điện ảnh thành công cùng điện ảnh bản thân ở giữa không có quá nhiều quan hệ.”

Hắn cố ý cử ví dụ,“Tỷ như nói, tại thượng thế kỷ sáu bảy mươi niên đại Mĩ quốc, có người tiêu thụ sủng vật thạch đầu loại này sản phẩm, bọn họ bán thạch đầu đến kiếm tiền, có người sẽ tiêu tiền đi đặt hàng qua bưu điện một tảng đá đương sủng vật. Cho nên nói, thành công cùng sản phẩm bản thân là không có cái gì quá lớn quan hệ . Đương nhiên nếu của ngươi sản phẩm phi thường tốt, như vậy đạt được thành công sẽ càng dễ dàng, thế nhưng có được hảo sản phẩm lại cũng không ý nghĩa ngươi liền sẽ bán được hảo, ngược lại cũng thế, đây là hai loại bất đồng độc lập gì đó.”

Thoáng tạm dừng một chút, tựa hồ là sửa sang lại ý nghĩ, sau đó Matthew nói ra sớm liền chuẩn bị tốt mà nói,“Cho nên ta cảm giác, khi ngươi đem ‘Tiêu thụ’ cùng ‘Sản phẩm’ tách ra khi, khả năng sẽ đem này hai chuyện nhìn xem càng rõ ràng thấu triệt, do đó có phân biệt đến đối đãi này môn nghệ thuật.”

Trả lời xong vấn đề này, Jolie - Worcester lại thông lệ hỏi mặt khác phương diện mấy vấn đề, sau đó đến trả lời võng hữu vấn đề thời gian.

“Đây là internet phỏng vấn, hiện tại có vượt qua trăm vạn người xem tại xem lần này phỏng vấn.” Jolie - Worcester bày ra một bộ không thể tin bộ dáng,“Thế nhưng có trăm vạn người xem, rất kinh người !”

Matthew hợp thời nói,“Cảm tạ võng hữu cùng fan điện ảnh có thể ngồi ở trước máy tính xem chúng ta hai người dong dài.”

Jolie - Worcester vội vàng phụ họa,“Đúng, cảm tạ netizen !” Nàng tiếp còn nói thêm,“Hiện tại chúng ta đem lấy ra võng hữu một ít vấn đề. Matthew, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao?”

Matthew cười cười,“Chỉ mong không phải rất khó.”

“Hảo, đệ nhất vị hỏi may mắn võng hữu xuất hiện .” Jolie - Worcester cũng không dong dài, nói thẳng,“Hắn hỏi là: Matthew, khi ngươi phấn ti gặp được khó khăn khi, ngươi có hay không sẽ giống giúp Felice - Beretta như vậy giúp bọn họ?”

“Ta sẽ thích hợp giúp bọn họ.” Matthew cố ý nhắc tới ‘Thích hợp’ từ này, sau đó giải thích nói,“Bất luận kẻ nào đều sẽ gặp được khó khăn, đối mặt khó khăn khi, không chỉ có cần ngoại bộ giúp, càng cần chính mình cố gắng, Felice đồng dạng cũng là, ta chỉ là nàng cung cấp một nơi an thân, nàng hôm nay cố gắng dùng hai tay công tác nuôi sống chính mình, khiến sinh hoạt về tới quỹ đạo.”

Hắn hơi thoáng tạm dừng, còn nói thêm,“Bình thường khó khăn, ta sẽ không hỗ trợ , bởi vì khó khăn là nhân sinh trung lịch lãm. Giống Felice tao ngộ tình huống, đã không phải khó khăn , đây mới là cần nhất giúp nhân.”

Cứu cấp không cứu nghèo đây là nguyên tắc.

Jolie - Worcester nhìn nhìn màn hình máy tính, nói,“Chúng ta tiến hành kế tiếp vấn đề. Vị này võng hữu hình như là của ngươi đáng tin fan điện ảnh, hắn nói như vậy: Matthew, nói ngươi là Thượng Đế sủng nhi tuyệt không quá phận, của ngươi tinh đồ thập phần bằng phẳng, cơ hồ không có cái gì biến cố trập trùng, ngươi một đường đi đến hiện tại quan trọng nhất là cái gì?”

“Cố gắng cùng vận khí.” Matthew ngược lại cũng không phải bậy bạ,“Ta tại Hollywood dốc sức làm mấy năm nay, gặp được khó khăn nhiều đến không thể tưởng tượng, nhưng này mấy khó khăn không có đánh bại ta, ta cố gắng khắc phục một lại một khó khăn, may mắn đi đến hiện tại.”

Trên thực tế, lúc trước cùng hắn cùng nhau kia vài lâm thời diễn viên, so với hắn càng thêm cố gắng có khối người, nhưng bọn họ bên trong không có nhân chân chính có thể hỗn đi ra, nguyên nhân trong đó không cần nói cũng biết.

Tựa như tài hoa đầy bụng cũng sẽ bị mai một như vậy, cố gắng cũng không phải tại Hollywood xuất đầu mấu chốt, mà là một cơ sở nhân tố.

Theo sau phỏng vấn, không thể tránh khỏi chuyển hướng về phía bát quái giai đoạn, Matthew ngược lại cũng trầm ổn bình tĩnh, đối với võng hữu vấn đề gặp chiêu sách chiêu, tất cả đều ứng phó xuống dưới.

Bốn mươi phút internet phỏng vấn như vậy kết thúc, Matthew cùng Jolie - Worcester nắm tay, sau đó đi ra phỏng vấn gian.

Vừa trở lại bên cạnh phòng nghỉ, Elena - Boyar tìm lại đây.

“Gần nhất có hay không trọng lượng cấp bên trong tin tức?” Nàng hỏi.

Matthew vừa thu thập thứ của mình, vừa nói,“Tháng mười một có bộ điện ảnh sẽ đại bán có tính hay không?”

“Ngươi kia bộ [ Twilight ]?” Elena - Boyar thẳng lắc đầu,“Loại này đề tài sớm liền quá hạn đi? Mong ước ngươi mấy ngàn vạn dollar đầu tư có thể thu hồi phí tổn.”

Matthew nhìn nhìn đồng hồ,“Hảo, không cùng ngươi nói nữa, ngày sau có không lại trò chuyện, ta muốn trở về.”

Elena - Boyar hảo kỳ hỏi,“Như vậy sốt ruột?”

“Ta cùng người ước hảo một hồi thông điện thoại.” Matthew lấy di động ra mắt nhìn, đối Elena - Boyar phất phất tay,“Tái kiến, Elaine.”

Ra TMZ ban biên tập, Braun - Williams điều khiển ô tô dừng ở trước cửa, Matthew lên xe sau, đối với hắn nói,“Về nhà.”

Hồi Beverly Hills trên đường, hắn tiếp đến Emma - Watson đánh qua đến điện thoại.

Ngày hôm qua, Emma - Watson chuyên môn cho hắn phát tin nhắn, ước định hôm nay đại khái lúc này thông điện thoại.

“Ngươi điện thoại đánh qua đến thời gian vừa lúc.” Matthew đối xa tại London Emma - Watson nói,“Ta vừa tham gia hoàn hoạt động.”

Ống nghe bên trong truyền đến Emma - Watson thanh âm,“Ta cuối tuần liền đến Los Angeles , ngươi tưởng hảo như thế nào chiêu đãi ta sao?”

Matthew cố ý nói,“Ta qua một hồi liền chuẩn bị lần lượt thông tri bên này giải trí truyền thông, nói cho bọn họ Emma - Watson sắp giá lâm Thiên Sứ chi thành, đến lúc đó cho ngươi tổ chức một hồi long trọng nghênh đón nghi thức.”

“Ngươi......” Bên kia Emma - Watson nghiến răng nghiến lợi,“Ngươi dám làm như vậy, ngươi nhất định phải chết.”

“Nếu ngươi không thích náo nhiệt.” Matthew không lại nói đùa,“Kia liền im lặng một điểm, đến lúc đó ta một người lái xe đi tiếp ngươi.”

“Hảo a.” Emma - Watson ứng xuống dưới.

Matthew hảo kỳ hỏi,“Ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến Los Angeles ?”

“Cuối tuần Warner Bros muốn vì Dark Knight tổ chức một hồi long trọng lần đầu lễ.” Emma - Watson ở trong điện thoại giải thích nói,“Bọn họ mời ta tham gia, ta hiện tại vừa lúc phóng nghỉ hè, đáp ứng, thuận tiện cọ một chút Batman nhiệt độ.”

“Nguyên lai là như vậy.” Matthew cố ý dùng thất bại ngữ khí nói,“Ta còn nghĩ đến ngươi là chuyên môn lại đây xem ta .”

Ống nghe trung vang lên Emma - Watson tiếng cười,“Ta là chuyên môn nhìn ngươi, thuận tiện tham gia lần đầu thức, như vậy tổng có thể đi?”

Tiếp, Matthew hỏi nàng tới được thời gian cùng chuyến bay, ước định đến lúc đó đi tiếp cơ, sau đó cúp điện thoại.

Warner Bros rõ ràng phi thường coi trọng Dark Knight, từ Heath - Ledger ly thế tới nay, bọn họ tại đây mặt trên làm quá nhiều văn chương, chẳng sợ điện ảnh còn không có phát hành, liền đem tên hề đắp nặn trở thành một thần thoại.

Matthew cũng tiếp đến Warner Bros mời, thêm sắp cùng Christopher - Nolan hợp tác quay chụp [ Inception ] này bộ phim, đến lúc đó cũng sẽ đi tham gia Dark Knight lần đầu thức.

Hắn theo sau chuyên môn cho Bella - Anderson đánh một cuộc điện thoại, khiến Bella - Anderson thông tri Armani phương diện, chuyên môn vì hắn chuẩn bị toàn màu đen lễ phục.

Mặc kệ thực tế tình huống như thế nào, thích hợp tỏ vẻ một chút đối với người chết tôn trọng, cũng không phải chuyện xấu.

Vô luận là người xem, vẫn là truyền thông, đối với một đã rời đi thế giới này nhân, khoan dung cùng đồng tình đều sẽ phóng tới lớn nhất.

Bận rộn một tuần trong,[ Hancock ] cũng nghênh đón Bắc Mĩ phát hành thứ hai cuối tuần, bởi tuần đầu box office thành tích xuất sắc, này bộ phim Bắc Mĩ chiếu phim rạp chiếu phim sổ đã đột phá 4400 gia, chia đều tỷ suất chiếu phim cũng ổn cư đệ nhất vị.

Này cuối tuần, chân chính có thực lực khiêu chiến [ Hancock ] phim, cũng chỉ có Amanda - Seyfried cùng Meryl - Streep diễn viên chính [ Mama Mia ] này một bộ.

[ Mama Mia ] cải biên tự 1999 năm tại London thủ diễn cùng tên vũ đài kịch, là một bộ điển hình phim ca múa, do Tom - Hanks kì hạ Playtone điện ảnh công ty đầu tư chế tác, công khai chế tác phí tổn là 5200 vạn dollar, tuần đầu phát hành số cụm rạp không đủ 3000 gia.

Này bộ phim, từ đầu tư đến diễn viên chính lại đến loại hình, căn bản không có khả năng cấp [ Hancock ] mang đến bao nhiêu lớn khiêu chiến.

Đồng dạng làm Hollywood nhất tuyến đứng đầu ngôi sao, Matthew cùng Meryl - Streep hoàn toàn là bất đồng loại hình, so đấu kỹ xảo biểu diễn phương diện, Matthew căn bản không phải đối thủ, nhưng luận cùng thương nghiệp kêu gọi lực, ba Meryl - Streep thêm vào cùng một chỗ cũng so ra kém hắn.

Cho nên, khi cuối tuần này trôi qua,[ Hancock ] như cũ vững vàng đứng ở box office bảng xếp hạng đệ nhất danh trên vị trí.

So với trước cuối tuần, này bộ phim tại cuối tuần này box office rớt xuống 51%, lấy xuống 4110 vạn dollar, lực áp [ Mama Mia ] 2775 vạn dollar, lấy đến thứ hai box office bảng quán quân.

[ Mama Mia ] thì xếp thứ hai,[ người máy Wall-E ] lại lấy 1870 vạn dollar, xếp hạng tại vị thứ ba.

Đến tận đây,[ Hancock ] tại Bắc Mĩ phát hành hai tuần, box office tích lũy 1 ức 6260 vạn dollar, đã vượt qua công chiếu ba tuần [ người máy Wall-E ] 1 ức 6115 vạn dollar.

Mặt khác, này bộ phim cũng xuất hiện ở càng nhiều hải ngoại thị trường bên trên, bao gồm Thái Bình Dương bờ bên kia thị trường ở bên trong, chiếu phim quốc gia cùng địa khu gia tăng đến gần tám mươi , hải ngoại box office tích lũy 1 ức 4620 vạn dollar.

[ Hancock ] hải ngoại box office thoải mái đột phá 3 ức dollar, tiếp tục hướng tới càng cao con số khởi xướng trùng kích.

Đương nhiên, cao box office sau lưng, còn lại là phim tương đối đến nói tương đối bình thường danh tiếng.

Bao gồm Matthew ở bên trong, đều biết này bộ phim hướng đi không có khả năng giống I Am Legend như vậy cao ngất.

Nhưng phim thực hiện cự ngạch lợi nhuận hoàn toàn không là vấn đề.

Cùng lúc đó, Matthew tham dự đầu tư [ Iron Man ] trải qua hai tháng chiếu phim, Bắc Mĩ box office đột phá 3 ức dollar, toàn cầu box office vượt qua 5 ức dollar.

Marvel truyện tranh độc lập chế tác đệ nhất bộ phim, không thể nghi ngờ lấy được cự đại thành công.

Chính là ở loại này bối cảnh dưới, Matthew tiếp đến Walt Disney CEO Robert - Iger điện thoại.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 666: Bán Cho Disney Đi

Xanh biếc mặt cỏ mềm mại giống như thảm như vậy, Matthew đứng ở mặt trên, huy động trong tay cầu can, một khỏa màu trắng tiểu cầu lập tức từ trên mặt đất bốc lên, vẽ ra một đạo mĩ diệu đường vòng cung, giống như từ không trung rơi xuống bom như vậy, cấp tốc hướng về phía trước bay đi, sau đó nhanh chóng rơi xuống.

Phù phù --

Ẩn ẩn có rơi xuống nước thanh âm truyền tới, gôn bay ra vài chục yard sau, không nghiêng lệch rơi vào hồ nước bên trong.

Matthew chống nạnh nhìn thoáng qua, giống như đánh lệch rất nhiều.

Xác thực điểm đến nói, không phải đánh lệch , mà là dùng lực lượng quá lớn, đánh được quá xa .

“Ngươi dùng lực quá đại .” Robert - Iger từ phía sau đi tới, trên mặt treo giống như chuột Mickey mỉm cười,“Matthew, ngươi này cầu kĩ, còn muốn nhiều hơn luyện tập a.”

Matthew thở dài, nói,“Bao giờ cũng là dùng lực quá mạnh.”

Robert - Iger đứng ở bên cạnh, còn nói thêm,“Có thời gian nhiều tới nơi này đánh mấy động, gôn là xã giao thường dùng kỹ năng.”

“Ta còn là càng thích tự do vật lộn.” Matthew nói đùa nói,“Bob, ngày sau ta mời ngươi đi hội sở ngoạn tự do vật lộn.”

Robert - Iger nhanh chóng vẫy tay,“Đừng ! cái loại này vận động, người bình thường chơi không được.” Hắn đề nghị nói,“Muốn hay không chúng ta trở về nghỉ ngơi hội.”

“Hành a.” Matthew rất rõ ràng, Robert - Iger tìm hắn, tuyệt không là vì đánh gôn, tùy tay đem can đánh bóng ném cho cầu đồng, nói,“Ta cũng có chút mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi một hồi.”

Hai người cùng tiến lên xe điện, trở lại sân gôn một tới gần bờ biển nơi nghỉ ngơi, tìm trương cách xa người khác bàn, liền ngồi tại đỉnh đầu cự đại lều trại phía dưới, cùng nhau uống trà.

Robert - Iger nâng chung trà lên uống một ngụm, đột nhiên hỏi nói,“Matthew, nghe nói ngươi tại Marvel truyện tranh độc lập chế tác phim [ Iron Man ] trung đầu tư 4000 vạn dollar?”

“Là có chuyện như vậy.” Matthew biết chính hí lên sân , cũng không phủ nhận,“Này tại trong giới cũng không phải bí mật.”

“[ Iron Man ] đại bán, ngươi muốn kiếm một bút to .” Robert - Iger cười nói.

Matthew nhún nhún vai,“Này bút tiền ném ra đi một năm rưỡi , hiện tại một dollar cũng không có thu hồi đến.”

“Tài chính thu về tổng cần thời gian, đặc biệt là điện ảnh đầu tư, vốn chính là đại đầu tư cao phiêu lưu.” Robert - Iger trên mặt, thủy chung treo chuột Mickey như vậy tươi cười,“[ Iron Man ] lợi nhuận liền tại trước mắt.”

Matthew cười cười, không nói gì, bởi vì [ Iron Man ] thành công liền đặt ở nơi này, không có phủ nhận tất yếu.

Robert - Iger niết niết cằm, nói,“Ta vẫn rất ngạc nhiên, lúc ấy tất cả mọi người không xem hảo Marvel, ngươi lại đầu nhập vào cự tư.”

“Ta chính là đánh cược một phen.” Matthew thuận miệng nói.

Lời này Robert - Iger đương nhiên không tin,“Theo ta được biết, ngươi không phải thích đánh cược nhân.”

Matthew gật đầu,“Đánh cược là một phương diện nguyên nhân.” Hắn nghĩ nghĩ, vị này mỉm cười chuột Mickey không phải dễ dàng hồ lộng nhân, hơn nữa hắn cùng Disney ở giữa quan hệ không phải là ít, vẫn đều tại hợp tác, còn nói thêm,“Một phương diện khác, bởi vì này là một bộ siêu cấp anh hùng điện ảnh.”

“Siêu cấp anh hùng điện ảnh?” Robert - Iger không quá minh bạch Matthew ý tứ.

“Rất đơn giản, X-Men hệ liệt thành công ,[ Spiderman ] hệ liệt thành công ,[ Fantastic Four ] đệ nhất bộ thành công ......” Matthew nói được đều là sự thật,“Ta cho rằng siêu cấp anh hùng điện ảnh tại toàn thế giới điện ảnh trên thị trường, đã từ bên cạnh loại hình, dần dần chuyển biến thành chân chính có thương nghiệp kêu gọi lực chủ lưu loại hình, siêu cấp anh hùng điện ảnh tương lai thị trường tiền cảnh sẽ càng vi rộng lớn.”

Hắn đột nhiên hỏi,“Bob, ta tin tưởng Disney bên trong cũng có cùng loại phán đoán đi?”

Robert - Iger không nghĩ tới Matthew đột nhiên đặt câu hỏi, trên mặt tươi cười không thể tra đình trệ một chút, lại nhanh chóng khôi phục bình thường, nói,“Là có phương diện này một ít điều tra nghiên cứu.”

Matthew nhìn nhìn Robert - Iger, còn nói thêm,“Ta đầu tư 4000 vạn dollar, trừ đối với thị trường tin tưởng ngoại, lại chính là đối với Marvel bản thân tin tưởng.” Hắn hỏi,“Bob, ngươi cho rằng lý giải nhất Marvel siêu cấp anh hùng người là ai?”

“Đương nhiên là sáng tác giả.” Robert - Iger hồi đáp.

“Cho nên......” Matthew xòe tay,“Ta cảm giác Marvel độc lập chế tác kì hạ siêu cấp anh hùng điện ảnh, thành công khả năng lớn hơn thất bại, liền quyết định đánh cược một phen.”

Hắn thở dài,“Ai cũng không thể cam đoan một bộ điện ảnh có thể thành công, mỗi một bút về điện ảnh đầu tư thực ra đều là tại đánh bạc.”

Robert - Iger gật đầu, hoàn toàn tán thành Matthew mà nói,“Không sai.”

Nói xong lời này, hắn đột nhiên cảnh giác, hai người nói chuyện chủ đạo quyền, bất tri bất giác liền rơi vào Matthew trong tay, vừa hắn ý nghĩ vẫn bị Matthew nắm đi.

Cùng như vậy người thông minh nói chuyện, có chỗ tốt cũng có chỗ không tốt.

Robert - Iger ngầm lắc đầu, ngoài miệng lại không có đình, chủ động hỏi,“Ta nghe nói ngươi cùng Marvel ở giữa có nhiều bộ điện ảnh đầu tư hiệp nghị?”

“Có như vậy bảy tám bộ đi.” Matthew thuận miệng cho con số, sau đó nói đơn giản nói,“Lên kế hoạch [ Iron Man ] thời điểm, Marvel truyện tranh khuyết thiếu tài chính, ta mạo hiểm đầu tư 4000 vạn dollar. Marvel phương diện đối với ta rất cảm kích, cho nên cho ta tương lai đầu tư hứa hẹn.”

Robert - Iger ánh mắt từ Matthew trên mặt đảo qua,“Nói như vậy, ngươi phi thường xem hảo Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh tương lai ?”

“Ta xem hảo vô dụng.” Matthew xòe tay,“Avengers kế hoạch có thể hay không thành công, cuối cùng do thị trường quyết định.”

“[ Iron Man ] đã đại lấy được thành công .” Robert - Iger nói tiếp nói.

Matthew nhìn về phía Robert - Iger, này chỉ mỉm cười chuột Mickey hôm nay chuyên môn ước hắn đi ra, vi khẳng định không phải đánh gôn, cũng không phải thảo luận hắn đầu tư [ Iron Man ] sự tình.

Nghĩ đến từng Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh phía trước mặt Địch bảo bảo phiến đầu, trong lòng có chút suy đoán.

“Bob.” Matthew dứt khoát trực tiếp hỏi,“Ngươi như vậy quan tâm Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh, chẳng lẽ Disney cố ý cạnh tranh Marvel ảnh nghiệp mặt sau mấy bộ siêu cấp anh hùng điện ảnh đầu tư quyền?”

Robert - Iger còn tại mỉm cười, lại không có nói chuyện.

Matthew thoáng đề cao âm điệu, lại hỏi,“Vẫn là nói, Disney muốn thu mua Marvel?”

“Ân?” Robert - Iger sửng sốt một chút, hỏi,“Ngươi như thế nào sẽ có loại này phỏng đoán?”

Matthew không đáp lại, ngược lại hỏi,“Đó chính là thật ?”

Robert - Iger đồng dạng không đáp lại, tiếp tục hỏi,“Matthew, ngươi như thế nào sẽ có loại này phỏng đoán?”

“Lung tung đoán .” Matthew nhìn nhìn Robert - Iger, đại khái minh bạch chính mình đoán hẳn là không sai, nghĩ đến Disney thu mua Marvel, tính toán lên hắn nên như thế nào thu lợi, đặc biệt là cùng Marvel ở giữa đầu tư hiệp nghị nên như thế nào bảo đảm, bởi vậy còn nói thêm,“Nhất định muốn cấp lý do mà nói...... Ân, ta lý giải ngươi một ít.”

Hắn cười cười, nói,“Chúng ta nhận thức cũng có năm sáu năm đi?”

Robert - Iger gật đầu,“Ít nhất cũng có lâu như vậy .”

“Biết ta đối với ngươi có cái gì ấn tượng sao?” Matthew cũng không cần Robert - Iger trả lời, trực tiếp cấp ra đáp án,“Một có dã tâm lại có phẩm hạnh chức nghiệp người quản lý.”

Này thực ra là mọi người đối với Robert - Iger cái nhìn.

“Cám ơn.” Robert - Iger nói.

Matthew nói tiếp,“Ngươi tiền nhiệm bắt đầu, liền nuốt vào Pixar phòng công tác, nhanh chóng ổn định Disney có chút hỗn loạn cục diện. Ta đoán rằng, ngươi muốn làm không chỉ là Michael - Eisner tiếp nhận nhân đơn giản như vậy đi?”

Hắn không chút nào không dám nói,“Ta nghe Helen - Hermann đề cập qua không chỉ một lần, ngươi cố ý đem Walt Disney tạo ra thành Hollywood thậm chí toàn thế giới số một giải trí truyền thông tập đoàn, điểm này Helen lý giải không sai đi.”

Robert - Iger không phủ nhận,“Ta là có loại suy nghĩ này.”

“Muốn làm đại, Disney đầu tiên muốn vượt qua Warner Bros, Warner Bros tiến vào tân thế kỷ tới nay, vẫn là Hollywood công trạng tốt nhất công ty.” Matthew tại Hollywood nhiều năm, đối với này giới lý giải cùng nhận tri hơn xa lúc trước có thể so,“Disney mua lại và sáp nhập Pixar phòng công tác, đây là vi Disney hoạt hình phục hưng làm tính toán, nhưng muốn vượt qua Warner Bros, chỉ riêng dựa vào hoạt hình là không đủ .”

Hắn càng nói ý nghĩ cũng càng rõ ràng,“Warner Bros kì hạ có DC truyện tranh, nếu siêu cấp anh hùng điện ảnh tương lai bị Disney xem hảo, nói vậy các ngươi cũng sẽ không bỏ qua này một khối, có thể cùng DC truyện tranh đánh đồng cũng chỉ có Marvel . Vừa vặn, Marvel thông qua [ Iron Man ] chứng minh chính mình kì hạ anh hùng thị trường kêu gọi lực.”

Robert - Iger chậm rãi lắc đầu,“Disney quản lý tầng, nếu đều có thể giống ngươi như vậy ý nghĩ rõ ràng, công tác của ta liền hảo làm nhiều lắm.”

“Nói như vậy......” Matthew cố ý cười hỏi,“Ta đoán không sai ?”

“Ân.” Robert - Iger biết, cùng Matthew người như thế không tất yếu đi vòng vèo,“Disney quyết định muốn mua lại và sáp nhập Marvel, phỏng chừng tương lai vài ngày liền sẽ công khai.”

Matthew lại một lần hỏi,“Ngươi tìm ta liền bởi vì này sự?”

Robert - Iger nhẹ nhàng gật đầu,“Ngươi hiện tại là Marvel đầu tư giả, cổ đông chi nhất, hơn nữa là sở hữu cổ đông trung danh khí lớn nhất nhân, nếu có thể thuyết phục ngươi, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều tiểu cổ đông lựa chọn.”

“Ta trong tay điểm ấy cổ phần......” Matthew lắc đầu.

“Marvel trải qua nhiều năm như vậy phát triển, cổ phần rất phân tán, cầm cổ tiểu cổ đông rất nhiều.” Robert - Iger hiển nhiên từng có đủ nhiều lý giải,“Theo ta được biết, ngươi đoạn thời gian trước hoàn thành vài bút thu mua, trong tay Marvel cổ phần thêm vào cùng một chỗ đạt tới 4%.”

Matthew không phủ nhận,“Đại khái không sai biệt lắm đi.”

Robert - Iger còn nói thêm,“Thực ra đây không phải tiểu cổ đông , Marvel cổ phần cùng kì hạ siêu cấp anh hùng bản quyền như vậy, phi thường phân tán, 4% có thể nói là đại cổ đông .”

Điểm ấy Matthew bao nhiêu có điều lý giải, này mấy lão bài công ty cổ phần từ mặt ngoài nhìn qua đều rất phân tán, tỷ như Walt Disney, Disney mua lại và sáp nhập Pixar phòng công tác sau, Steve - Jobs trở thành Disney đệ nhất đại cổ đông, nhưng trong tay Disney cổ phần cũng bất quá 7% mà thôi.

Về phần có hay không tập đoàn hoặc là đại đầu tư công ty nhiều tài khoản cầm cổ, hắn cũng không biết.

Robert - Iger nói thẳng,“Ngươi là Disney thứ nhất tiếp xúc Marvel cổ đông.” Hắn lại lộ ra chuột Mickey như vậy tươi cười,“Matthew, đem ngươi trong tay Marvel cổ phần bán cho Disney đi.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 667: Cổ Quyền ĐổI Mua

“Walt Disney muốn trong tay ta Marvel cổ phần?” Matthew có vẻ rất điệu thấp,“Ta chỉ là một tiểu cổ đông, vì sao là ta?”

Robert - Iger nhìn qua rất có thành ý, lại một lần cường điệu nói,“Ngươi không phải tiểu cổ đông, ngươi là đại cổ đông.” Hắn cười cười, hồi đáp,“Của ngươi danh khí cùng lực ảnh hưởng.”

Matthew minh bạch lời này sau lưng hàm nghĩa, nói,“Bob, nếu Disney chuẩn bị thu mua Marvel, nói vậy ngươi phi thường rõ ràng, từ [ Iron Man ] tuần đầu box office đại bán, Marvel giá cổ phiếu vẫn ở vững bước bay lên, hiện tại không ai nguyện ý dễ dàng bán ra Marvel cổ phần.”

“Disney rất có thành ý.” Robert - Iger có chuẩn bị mà đến, thử nói,“Disney nguyện ý lấy cao hơn thị trường 10% tràn giá, mua xuống ngươi trong tay cổ quyền.”

Matthew chỉ là cười cười, lại cái gì cũng không có nói.

Robert - Iger còn nói thêm,“Nếu Disney hoàn thành thu mua, đem thừa nhận ngươi cùng Marvel ký kết sở hữu hiệp nghị.”

“Bob, ta hiện tại không thiếu tiền.”

Nếu là thương nghiệp phương diện bàn bạc, Matthew cũng sẽ không khách khí,“Ta cùng Marvel ký tên hiệp nghị, đều có công chính, thụ pháp luật bảo hộ.”

Lời này ý tứ rất minh xác, đối Disney khai ra điều kiện không hài lòng.

Robert - Iger lại cười, vừa những lời này, vốn chính là thử ý tứ, từ Matthew trong lời, hắn không khó phán đoán Matthew cũng không bài xích bán ra trong tay Marvel cổ phần.

Matthew mịt mờ phóng ra có thể đàm ý tứ sau, còn nói thêm,“Marvel giá cổ phiếu vẫn ở dâng lên, chúng ta không tính tương lai như thế nào, cho dù là đến năm nay cuối năm, giá cổ phiếu dâng lên đều không chỉ 10% đi?”

“Chúng ta là lão bằng hữu , Matthew.” Robert - Iger dứt khoát nói thẳng,“Tán gẫu suy nghĩ của ngươi đi.”

Matthew cũng không vòng quanh, nói,“Ta cảm giác Disney mua lại và sáp nhập Pixar phòng công tác khi chọn dùng biện pháp rất không sai.”

Robert - Iger lập tức minh bạch Matthew ý tứ,“Cổ quyền đổi mua?”

“Ta đối trở thành một danh Disney cổ đông rất có hứng thú.” Matthew bình tĩnh nói.

Robert - Iger suy xét một hồi, nói,“Ta không thể lập tức cho ngươi trả lời thuyết phục.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta nói cũng chỉ là một thiết tưởng, cụ thể thế nào, ta cũng cần suy xét một chút.”

“Có thể.” Robert - Iger vẫn là mang theo nhất quán mỉm cười,“Chúng ta bảo trì liên hệ, sau đó lại xâm nhập nói chuyện.”

Matthew đáp,“Hảo.”

Hai người nắm tay, Matthew dẫn đầu cáo từ rời đi.

Robert - Iger nhìn Matthew đi xa bóng dáng, hơi hơi gật gật đầu, Disney ảnh nghiệp thu phục Marvel quản lý tầng cũng không khó, nhưng muốn thu phục Marvel phần đông phân tán tiểu cổ đông, tương đối phiền toái rất nhiều, nếu có thể ở Matthew - Horner trên người mở ra đột phá khẩu, hậu tục công tác sẽ dễ dàng rất nhiều.

Một vị ngôi sao cổ đông lựa chọn, ảnh hưởng xa xa lớn hơn phổ thông cổ đông.

Disney thu mua Marvel logic cũng không phức tạp, tại hoàn thành đối Pixar phòng công tác thu mua trung, Robert - Iger liền phát hiện, tại chế tác năng lực cùng ảnh thị tài nguyên kiến cấu không chiếm ưu thế dưới tình huống, thu mua liền là trong đó đơn giản trực tiếp nhất, hữu lực phương pháp.

[ Iron Man ] thành công kiên định toàn bộ Disney thu mua Marvel ý tưởng.

Trước đó, Disney đối Marvel đánh giá là: Marvel kì hạ có được 5000 nhân vật là tối tốt đẹp tài sản, có thể nói một tòa ngủ say Kim Sơn.

Disney sở có được khổng lồ bình đài, có thể khiến Marvel công ty mấy ngàn danh anh hùng hình tượng được đến càng hữu hiệu khai phá cùng mở rộng, đồng thời lại bị Disney công ty mạng lưới phát hành ở thế giới các nơi nguyên vẹn bày ra.

Matthew rời đi golf câu lạc bộ, ngồi trên ô tô đi hướng Burbank, trên đường vẫn đang tự hỏi cùng Robert - Iger đối thoại, Disney không thể nghi ngờ đang theo một điều siêu cấp giải trí thương nghiệp đế quốc trên đường đi.

Cho đến bây giờ, nhìn chung Hollywood vài thập niên phát triển lịch trình, hắn không khó phát hiện, trừ Walt Disney ngoài, mặt khác Hollywood công ty đều mấy lần đổi chủ, hôm nay phân phân biến thành đại hình truyền thông tập đoàn một bộ phận, qua lại Hollywood đại hình điện ảnh công ty, chỉ có Walt Disney một nhà, chân chính lột xác trở thành giải trí truyền thông tập đoàn.

Thế kỷ trước chín mươi niên đại, Disney trước sau mua vào Miramax, mua lại và sáp nhập ABC đài truyền hình; Tiến vào tân thế kỷ, Robert - Iger trở thành Disney chưởng đà giả sau, càng là lấy 74 ức dollar tiền mặt cộng thêm 7% cổ quyền siêu cấp bút tích, hoàn thành đối Pixar phòng công tác mua lại và sáp nhập.

Thực ra dù cho hắn loại này đối thương nghiệp vận tác không phải đặc biệt lý giải nhân cũng có thể nhìn ra đến, Disney giải trí thương nghiệp đế quốc thành lập cũng không phải một sớm một chiều, nhưng tại trọng yếu thời khắc nó bao giờ cũng là không ly khai “Mua lại và sáp nhập” Này một tư bản thao tác phương pháp.

Disney “Đấu pháp”, trên trình độ nhất định có thể lý giải là: Tại không thể trực tiếp thông qua tự thân nghiệp vụ năng lực hữu hiệu cắt vào đến nào đó một phân nhỏ nội dung lĩnh vực khi, mua lại và sáp nhập chính là thực dụng nhất thực hiện.

Disney không có khả năng từ Warner Bros trong tay lấy đến DC truyện tranh, Marvel truyện tranh không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất.

Matthew đi đến Thiên Sứ trù tính công ty, đem chuyện này đại khái trải qua cùng Helen - Hermann nói một chút, Helen - Hermann cũng duy trì hắn ý tưởng, nếu Walt Disney thu mua Marvel truyện tranh, mà Marvel truyện tranh quản lý tầng không bài xích mà nói, thu mua hoàn thành khả năng tính cực cao.

“Ta còn được một tin tức.” Helen - Hermann nhắc nhở Matthew,“Disney không chỉ muốn thu mua Marvel, còn có ý George - Lucas Lucas ảnh nghiệp.”

Nghe nói như thế, Matthew lập tức tỉnh ngộ,“Disney tưởng trọng khải Star War hệ liệt?”

Helen - Hermann tưởng cũng không có tưởng, liền nói,“Đổi là ngươi, mua vào Lucas ảnh nghiệp mà nói, như thế nào thực hiện ích lợi lớn nhất hóa?”

Loại này vấn đề không cần trả lời, không hề nghi ngờ chính là Star Wars hệ liệt.

“Ta đề nghị.” Helen - Hermann còn nói thêm,“Có khả năng mà nói, không chỉ muốn đổi mua Disney cổ quyền, Disney vì hoàn thành này hai trường thu mua, khẳng định sẽ khoách cổ, ngươi còn muốn kiệt lực tranh thủ Disney khoách cổ thời điểm, có được ưu tiên mua quyền.”

Matthew gật gật đầu,“Ngươi suy xét càng toàn diện.” Hắn cười nói,“Helen, việc này còn muốn ngươi đi đàm phán.”

Helen - Hermann ít có oán giận một câu,“Này đã vượt qua người đại diện phạm trù .”

Matthew thuận miệng nói,“Vậy ngươi liền kiêm nhiệm của ta người quản lý hảo.”

Helen - Hermann thò tay hướng lên trên đẩy dưới kính mắt, không có nói thêm gì, vừa Matthew nói lên chuyện này, nàng liền có đại biểu Matthew đàm phán chuẩn bị tâm lý.

Matthew lại cùng Helen - Hermann nói sẽ càng nhiều trên chi tiết sự tình, sau đó ly khai Thiên Sứ trù tính công ty.

Trên thực tế, Helen - Hermann từ hắn nơi này có thể lấy đến trích phần trăm, sớm liền vượt qua người đại diện phạm trù, tỷ như đầu tư [ Iron Man ], làm Matthew cùng Marvel đàm phán trực tiếp người đại lý, nàng có thể từ Matthew đầu tư ích lợi trung trích phần trăm 10%.

Tân một tuần trong,[ Hancock ] như cũ tại Bắc Mĩ điện ảnh thị trường bên trên chiếm cứ tuyệt đối thị trường ưu thế địa vị, bất quá theo Dark Knight sắp phát hành, này bộ phim tuyên truyền rõ ràng tại yếu bớt, Warner Bros càng nhiều tài nguyên cùng tinh lực, đều đặt ở Christopher - Nolan tân tác mặt trên.

Dark Knight tuyên truyền phô thiên cái địa như vậy, có quá nhiều nhân bởi vì Heath - Ledger mà gia nhập đến tự phát truyền bá Dark Knight hàng ngũ trong.

Warner Bros đương nhiên không có khả năng bỏ qua này cuối cùng ép một người giá trị thặng dư cơ hội.

Kịch tổ công khai Heath - Ledger tham gia tên hề thử vai một đoạn video, Heath - Ledger thử vai trung tạo hình kinh sợ, giống như quỷ mị làm người ta không rét mà run.

Theo sau, càng nhiều tương quan video liên tiếp không ngừng xuất hiện ở trên mạng.

“Vì diễn hảo này mặt cười sát thủ, ta từng đem chính mình nhốt tại trong phòng ước chừng sáu cuối tuần, ta không ngừng nghiền ngẫm hắn giọng nói, động tác. Muốn biết, hắn là tâm lý biến thái, không có nửa điểm đồng tình tâm.”

Một đoạn Heath - Ledger khi còn sống nhận phỏng vấn video cũng sáng tỏ, phi thường có lợi cho đắp nặn hắn nhân tên hề mà chết hình tượng,“Ta tại London quay chụp trong lúc hàng đêm khó có thể ngủ yên. Thượng chu, ta mỗi đêm chia đều chỉ ngủ hai giờ, ta không thể đình chỉ chính mình tư tưởng. Cứ việc cơ thể của ta sớm sức cùng lực kiệt, nhưng đầu óc lại vẫn không ngừng vận chuyển.”

Christopher - Nolan cũng đứng ra tỏ vẻ, hắn nên đối Heath - Ledger phụ trách.

“Thực ra nhân sợ nhất chính là, tại bị bi thương xâm nhập thời điểm, chân tay luống cuống, không biết nên làm những gì. Cho nên đối với hắn, Heath - Ledger, ta cảm thấy trên vai trước nay chưa có trách nhiệm. Hắn rời đi, đối mỗi người đến nói đều là sinh mệnh không thể thừa nhận chi đau, đặc biệt người nhà của hắn cùng bằng hữu. Khi ngươi thân là một đạo diễn, lại cảm giác đối mỗ vị diễn viên hẳn là gánh lên trách nhiệm thời điểm, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là hắn ở trước màn ảnh ưu tú đem ngươi chinh phục .”

Đối mặt truyền thông phỏng vấn, Christopher - Nolan cũng không thể tránh được tiến vào trận này marketing đại cục bên trong,“Khi ta tại phòng cắt nối biên tập trông được đến Ledger tên hề khi, đột nhiên cảm thấy cả người giống thông điện lưu như vậy hưng phấn, bởi vì chúng ta không có con đường thứ hai có thể đi, hắn lưu cho chúng ta chỉ có này mấy, cho nên ta biết chính mình tất yếu thử bảo lưu hắn giao cho chúng ta kia vài vĩ đại biểu diễn.”

Một phương diện khác, tên hề búp bê chưa ánh trước nhiệt, Warner Bros trước tiên đẩy ra búp bê trực tiếp bán đến hết hàng, này cũng phản xạ ra trận này marketing mở rộng thành công.

Đặc biệt là, Warner Bros còn đẩy ra 1:2 siêu đại thước tấc tên hề toàn thân pho tượng, tượng sáp cấp đầu điêu, hoàn mỹ đồ trang hoàn nguyên chi tiết, đem bán toàn cầu hạn lượng 1000 .

Này khoản pho tượng đưa ra bán ngày đó liền tiêu thụ không còn......

Vì thế, tổng hợp trên đây đủ loại, Hollywood cùng các đại điện ảnh thị trường dự trắc cơ cấu, đều cho rằng Dark Knight sẽ sáng tạo Hollywood điện ảnh tân Bắc Mĩ thị trường box office kỉ lục.

Warner Bros suy diễn một hồi gần như hoàn mỹ tuyên truyền marketing tú.

Liền tại này một phiến ồn ào náo động trong, cự ly Dark Knight lần đầu càng ngày càng gần, lần đầu ngày đó thảm đỏ sẽ đổi mới vi màu đen thảm, Warner Bros còn phát ra xướng nghị, đề nghị tham dự lần đầu thức khách quý đều thân xuyên màu đen lễ phục, lấy thương tiếc vi hí mà chết Heath - Ledger.

Lần này lần đầu thức, sẽ có phần đông trọng lượng cấp ngôi sao tham dự.

Matthew còn điều chỉnh nhật trình, chuyên môn đảm đương tài xế, đi sân bay tiếp Emma - Watson, hơn nữa chuẩn bị cùng nhau tham gia Dark Knight lần đầu thức.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 668: Nhất Chiến Phong Thần

Màu đen Benz xe hơi chậm rãi dừng ở đồng dạng tối đen thảm phía trước, một danh nhân viên bảo vệ tiến lên kéo ra cửa xe, Matthew dẫn đầu xuống xe, đạp lên này không giống bình thường màu đen thảm, tiếp xoay người hướng bên trong xe vươn ra một bàn tay, phảng phất Anh quốc thân sĩ như vậy, đem Emma - Watson nâng xuống dưới.

Hai người đứng ở trên thảm đỏ, phóng nhãn nhìn lại đều là một mảnh màu xanh đen.

Dựa theo Warner Bros đề nghị, lần đầu thức kịch tổ mọi thành viên cùng với đến tham dự khách quý, đều tận lực mặc thâm sắc quần áo, không chỉ có như thế, ngay cả nhất quán không thể thiếu thảm đỏ, cũng đổi thành màu đen thảm.

Matthew mặc một thân màu xanh đen Armani tây trang, bên cạnh kéo hắn cánh tay Emma - Watson, còn lại là Chanel chuyên môn vì nàng chuẩn bị màu đen tiểu lễ váy.

“Đi thôi.” Matthew quay đầu nhìn nhìn Emma - Watson, Emma - Watson nhếch khóe miệng cười cười.

Này hai người cũng không quản truyền thông phóng viên gần như điên cuồng chụp ảnh, thoải mái đi về phía trước, thỉnh thoảng còn đối thảm đen hai bên fan điện ảnh vẫy tay.

“Ta còn là lần đầu tiên đi loại này thảm.” Emma - Watson nói khẽ với Matthew nói thầm,“Có loại tham gia thương tiếc nghi thức cảm giác.”

Matthew cũng hạ giọng,“Người chết lớn nhất.”

Emma - Watson hừ hai tiếng, nói,“Chân chính tôn trọng, là khiến người chết im lặng rời đi.”

Matthew không nói gì, có lẽ Emma - Watson lời rất có đạo lý, nhưng tại Hollywood không có khả năng thực hiện.

Tuy rằng Warner Bros không có nói thẳng qua thảm đen là vì thương tiếc Heath - Ledger, nhưng mặc kệ có phải hay không cùng Heath - Ledger có liên quan, Dark Knight vốn là một bộ tràn ngập hắc ám phong cách phim, màu đen thảm hết sức hợp với tình hình.

Matthew cùng Emma - Watson nhanh chóng đi qua thảm đen, tiến vào phỏng vấn khu, sau đó bị chen chúc mà tới phóng viên ngăn cản xuống dưới.

“Horner tiên sinh, Watson tiểu thư, các ngươi là tại kết giao sao?” Lập tức có phóng viên lớn tiếng hỏi.

Emma - Watson giành ở Matthew phía trước hồi đáp,“Ta cùng Matthew là nhiều năm bằng hữu, ta mười một tuổi khi liền nhận thức Matthew , ta đối Los Angeles tương đối xa lạ, cho nên riêng khiến Matthew mang ta cùng nhau tham gia lần đầu thức.”

Phóng viên không tin, lại hỏi,“Matthew, thật là như vậy sao?”

Matthew theo Emma - Watson mà nói hồi đáp,“Emma nói đều là thật , chúng ta nhiều năm hảo bằng hữu.”

Nói xong, hắn không lại quản này mấy phóng viên, mang theo Emma - Watson triều rạp hát cửa đi.

Hai người lên rạp hát bậc thang, lúc này mới thả chậm cước bộ, Emma - Watson quay đầu nhìn thoáng qua, nói,“Phỏng chừng ngày mai chúng ta chuyện xấu muốn truyền được nơi nơi đều là .”

Matthew thuận miệng nói,“Quản bọn họ đâu, ta cùng bất cứ một nữ hài gặp mặt, đều sẽ bị hâm nóng thành chuyện xấu.”

“Này còn không phải muốn trách chính ngươi?” Emma - Watson cố ý chế nhạo nói,“Ai khiến ngươi bình thường không bị kiềm chế.”

Matthew hơi hơi nhún vai, không có nhiều lời.

Emma - Watson nhắc nhở hắn,“Quay đầu đừng quên làm sáng tỏ.”

“Biết.” Matthew nghe đến mặt sau fan điện ảnh thanh âm đột nhiên biến lớn, quay đầu nhìn, đồng thời nói,“Ngươi như thế nào ngày mai muốn đi, ta còn tưởng hảo hảo chiêu đãi ngươi đâu.”

Emma - Watson lắc đầu,“Không có biện pháp, ta muốn vi AS. level khảo thí làm chuẩn bị, khảo không tốt mà nói liền tuyển không đến hảo đại học.”

“Được rồi.” Matthew bất đắc dĩ nói,“Học bá thế giới học tra không hiểu.”

Ngày hôm qua từ sân bay tiếp đến Emma - Watson khi nàng liền nói qua, chuẩn bị ghi danh đại học mục tiêu là Cambridge, Oxford hoặc là Mĩ quốc bên này Ivy League linh tinh , hơn nữa tin tưởng mười phần.

Từ phương diện này đến nói, Emma - Watson là không hơn không kém học bá.

Thảm đen bên kia truyền đến đánh trống reo hò thanh càng lớn , Matthew lúc này mới nhìn rõ, nguyên lai là Morgan - Freeman cùng hắn tôn nữ E'Dena Hines đi lên thảm đen, này giữa hai người bất luân chi luyến nghe đồn, truyện cũng không phải một ngày nửa ngày .

“Giữa bọn họ là thật sao?” Emma - Watson cũng thấy được, hảo kỳ hỏi.

Matthew lắc đầu,“Không biết.” Hắn tiếp bổ sung một câu,“Kia không phải Morgan - Freeman thân tôn nữ.”

Liền trước mắt đến nói, Hollywood loại sự tình này tính không được cái gì, hơn nữa trong giới cùng truyền thông cũng sẽ không lấy này đến cân nhắc diễn viên hoặc là đạo diễn thành tựu.

Morgan - Freeman cùng hắn tôn nữ E'Dena Hines gợi ra rối loạn rất nhanh bình ổn, bởi vì Heath - Ledger cha mẹ đi lên thảm đen.

Đương đại biểu Heath - Ledger kim - Ledger vợ chồng đi lên thảm đỏ khi, hai bên fan điện ảnh phân phân giơ lên trong tay tên hề áp phích, nguyên bản ồn ào rạp chiếu phim tiền nháy mắt yên tĩnh vô thanh, tựa hồ tất cả mọi người tại dùng phương thức này kỷ niệm mất đi Heath - Ledger.

Cho dù là không có khả năng lại tham gia lần đầu thức, Heath - Ledger vẫn là đoạt đi lớn nhất nổi bật.

“Đi thôi.” Emma - Watson kéo Matthew một chút, nói,“Chúng ta vào đi thôi.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, cùng nàng hướng rạp chiếu phim bên trong đi, vừa đi vừa nói chuyện,“Warner Bros cấp toàn Hollywood lên nhất đường như sách giáo khoa tuyên truyền marketing khóa.”

“Nhưng loại này ưu thế không phải từng cái kịch tổ đều có thể có được .” Emma - Watson nói ra một sự thật.

“Đúng vậy.” Matthew cảm khái một câu,“Tổng không thể vì tuyên truyền điện ảnh, đi mưu sát kịch tổ nhân vật chính đi?”

Hai người một đường hướng đi phòng khách quý, hắn lại hỏi,“Emma, ngươi không tính khảo đại học Southern California điện ảnh học viện sao?”

Emma - Watson lắc đầu,“Ta suy xét rất nhiều, cảm giác vẫn là Oxford, Cambridge hoặc là Ivy League thích hợp ta.” Nàng hỏi ngược lại,“Đại học Southern California không có ưu thế.”

“Có a.” Matthew cố ý nói,“Ly ta rất gần, ta phương tiện chiếu cố ngươi, ngươi nếu gặp được giáo bá linh tinh , ta thay ngươi bãi bình.”

“Ngươi?” Emma - Watson hừ một tiếng, nói,“Hay là thôi đi.”

Nàng chỉ chỉ chính mình,“Thấy được sao? Mặc kệ đến nào trường học, đây chính là lớn nhất giáo bá.”

Hai người vào phòng khách quý, Matthew mang theo Emma - Watson chung quanh du tẩu, Emma - Watson tương lai khẳng định là hỗn Hollywood , hắn giới thiệu không ít người cho nàng nhận thức.

“Hải, Charles, vị này ngươi hẳn là nhận thức.”

Matthew mang theo Emma - Watson gặp Charles Roven,“Emma, đây là Charles Roven, Hollywood kim bài người sản xuất.”

“Quá khen .” Charles Roven khiêm tốn một câu, cùng Emma - Watson bắt tay chào hỏi.

Đúng lúc này, một mọc một đôi chiêu phong nhĩ hắc nhân đi tới, trước cùng Charles Roven chào hỏi,“Hải, Charles.”

Tiếp, hắn lại đối Matthew gật đầu,“Ngươi hảo, Matthew.”

Matthew thò tay cùng Will - Smith cầm, nói,“Ngươi hảo, Will.”

Will - Smith cùng Matthew nắm qua tay, nhìn về phía Emma - Watson, cười nói,“Ngươi hảo, Watson tiểu thư, ta là Will - Smith.”

“Ngươi hảo.” Emma - Watson mang theo Anh quốc nữ hài đặc hữu mất tự nhiên.

Mấy người hàn huyên qua vài câu, có người lại đây tìm Will - Smith, Will - Smith lập tức cáo từ ly khai nơi này.

“Charles.” Matthew nhìn như phi thường tùy ý hỏi,“Ngươi cùng Will rất quen thuộc sao?”

“Không phải rất quen thuộc, trong khoảng thời gian này vừa mới bắt đầu kết giao.” Charles Roven nói.

Emma - Watson hảo kỳ nhìn Matthew liếc nhìn, đối Charles Roven nói,“Will - Smith chuyên môn lại đây cùng ngươi chào hỏi đâu.”

Matthew không khỏi thầm than Emma - Watson thông minh, tựa hồ đoán được chính mình là cố ý hỏi việc này.

Charles Roven căn bản là không để ý, thuận miệng giải thích nói,“Matthew, ngươi còn nhớ rõ ta đoạn thời gian trước với ngươi đề cái kia hạng mục sao?”

“[ Green Lantern ]?” Matthew hỏi.

“Đúng vậy,[ Green Lantern ].” Charles Roven nở nụ cười,“Chúng ta đã cùng Will - Smith đạt thành hiệp nghị, hắn sẽ biểu diễn Green Lantern.”

“Nguyên lai là như vậy.” Matthew đầu tiên là gật đầu, tiếp còn nói thêm,“Chúc mừng, Charles. Các ngươi tìm một có được cự đại thương nghiệp kêu gọi lực ngôi sao.”

Charles Roven lắc đầu,“Chiếu ngươi kém xa.”

Matthew chỉ là cười cười, không có tiếp hắn mà nói, lập tức chuyển dời đề tài, lại cùng Charles Roven hàn huyên vài câu, mắt thấy thời gian chênh lệch không nhiều, cùng Emma - Watson cùng nhau vào phòng chiếu phim.

Chiếu phim rất nhanh bắt đầu, âm u phiến đầu sau, tên hề lập tức lên sân.

Rối tung tóc, trắng bệch khuôn mặt, tối đen đôi mắt, đỏ tươi môi cùng vết sẹo, khủng bố ánh mắt, quỷ dị tiếng cười, còn có kia tại nói chuyện thường thường đi ra độc xà phun tín, làm người ta không rét mà run, dứt khoát toàn thân không có không tà ác địa phương.

Phim đối nhân vật trên tính cách khắc họa là phi thường xâm nhập , thiện cùng ác giới hạn đã trở nên tương đương mơ hồ , đại biểu chính nghĩa hắc kỵ sĩ Batman tại tên hề từng bước ép sát dưới là như thế bất lực, đến cuối cùng cư nhiên muốn phát triển đến đi đầu thú tình cảnh, mà đồng dạng đại biểu chính nghĩa quang minh kỵ sĩ, kiểm sát trưởng Harvey, cũng là Bruce - Wayne lớn nhất hi vọng, là đối kháng tà ác lực lượng quang minh chi tinh, lại tại cừu hận cùng một trường đại hỏa lại sau, biến thân thành dựa vào tiền xu quyết định nhân sinh tử người hai mặt.

[ khai chiến thời khắc ] trung cận tồn như vậy điểm truyện tranh sắc thái cũng bị Christopher - Nolan từ bỏ, Dark Knight hoàn toàn là một bộ tả thực phạm tội điện ảnh, vô cùng nghiêm túc, vô cùng hắc ám, thậm chí vô cùng bi tình.

Batman thắng được cùng tên hề cá nhân chi chiến, lại thua trận Gotham linh hồn chi chiến, Harvey - Dent đọa lạc hậu quả là nghiêm trọng , vì vãn hồi hết thảy, Batman không tiếc kháng xuống sát hại Harvey - Dent tội danh, trở thành bị người phỉ nhổ đối tượng, cũng biến thành chân chính hắc ám kỵ sĩ.

Chính nghĩa Batman cuối cùng thành mang tội trốn thoát phạm nhân, mất đi bản tính người hai mặt lại bị truy điệu thành anh hùng, thậm chí ngay cả thập ác không hách tên hề cũng tại dương dương đắc ý trung kết cục.

Theo này bộ phim phát hành, một loạt kinh người box office con số trước sau ra lô.

Ngày đó Bắc Mĩ thị trường có 4466 rạp chiếu phim lần đầu bộ phim này, lập xuống nhiều nhất rạp chiếu phim lần đầu lịch sử kỉ lục; Phát hành ngắn ngủi ba giờ liền sáng tạo 1850 vạn dollar trước tiên trường box office kỉ lục; Chính thức phát hành đệ nhất thiên lấy được 6640 vạn dollar kinh người ngày đầu công chiếu box office, nhất cử đánh vỡ [ Spiderman tam ] năm trước sáng tạo 5980 vạn dollar đan ngày box office kỉ lục.

Cuối tuần ba ngày trong, Dark Knight cuồng ôm 1 ức 5810 vạn dollar box office, sáng tạo tân Bắc Mĩ tuần đầu box office kỉ lục.

Christopher - Nolan cũng dựa vào phim này một trận chiến Phong Thần.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 669: Phi Công Chuyện Này

Đồng cuối tuần phát hành mặt khác phim, không thể tránh khỏi nhận đến Dark Knight cự đại trùng kích, này trực tiếp phản ứng ở [ Hancock ] trên box office.

Này bộ phim tại công chiếu thứ ba cuối tuần box office giảm mức độ vượt qua 50%, lại lấy 2040 vạn dollar, thêm trước đây ngày làm việc thu hoạch 2060 vạn dollar, Bắc Mĩ box office rốt cuộc đột phá 2 ức dollar đại quan, đạt tới 2 ức 360 vạn dollar.

Đem so sánh Matthew phía trước diễn viên chính mấy bộ phim,[ Hancock ] Bắc Mĩ box office qua 2 ức dollar tốc độ muốn chậm một ít.

“Này bộ phim Bắc Mĩ box office điểm rơi phỏng chừng tại 3 ức dollar tả hữu.”

Trong văn phòng, Helen - Hermann ngồi ở bàn công tác mặt sau, đối Matthew nói lên Warner Bros mới nhất đánh giá,“Toàn cầu box office rất khó đột phá 8 ức dollar.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Tương đối phim chất lượng đến nói, này đã không sai .”

Helen - Hermann lại một lần nữa cường điệu,“Tạm thời không cần cùng Akiva - Goldsman hợp tác.”

“Ta minh bạch.” Matthew nhàn nhạt nói.

Ở điểm này, hai người sớm liền đạt thành chung nhận thức, hơn nữa hắn đã minh xác từ chối Akiva - Goldsman [ tây bộ anh hùng Jonah Hex ] nam chính mời.

Tuy rằng lúc ấy Akiva - Goldsman cố ý lấy Megan Fox này nữ chính đến nói hay, nhưng hắn vẫn là không chút do dự cự tuyệt , vị kia hồ ly tiểu thư xác thật phi thường mê người, lại không thể khiến hắn mù quáng làm ra quyết định.

Nữ nhân cùng sự nghiệp rốt cuộc nào càng trọng yếu? Hắn đầu não thủy chung đều rất thanh tỉnh, chỉ cần sự nghiệp còn tại, tương lai sẽ có không đếm được nữ nhân, Hollywood cùng giới người mẫu giống Megan Fox bàn nữ nhân thật sự là nhiều lắm.

Lại nói, nếu sự nghiệp xong đời , như là Nina - Dobrev cùng Megan Fox ở bên trong này mấy nữ nhân, có mấy cái còn sẽ lấy con mắt nhìn hắn?

Matthew luôn luôn đều không cảm giác này mấy nữ nhân cùng chính mình đánh lửa nóng là vì tình yêu, hắn còn chưa như vậy ngây thơ, có lẽ hắn xuất sắc bề ngoài là có lợi nhân tố chi nhất, nhưng tuyệt đối không phải mấu chốt.

Cho nên, hắn cũng luôn luôn không nghĩ tới muốn cùng này mấy nữ nhân thành lập trường kỳ ổn định quan hệ.

Có thể đến hỗn giới giải trí, hơn nữa hiểu được như thế nào mới có thể xuất đầu nữ nhân, không có một đầu não đơn giản.

Tỷ như đoạn thời gian trước đi tham Charlize - Theron ban gặp được vị kia thích sữa bò đập vào mặt nữ hài, hôm nay bất quá mười bảy mười tám tuổi, cũng đã chơi ngốc bạch ngọt lộ số.

Này trong giới, mặc kệ là thật tính tình vẫn là lộ số hóa, thực ra mọi người đều tại bán nhân thiết, hắn nhân thiết là thân dân mãnh nam, Emma - Watson là nữ quyền cùng học bá, Charlize - Theron là cao lãnh nữ vương phạm, sữa bò nữ là ngốc bạch ngọt......

Có người tại bản thân đóng gói, có người tại bị người đóng gói......

Tưởng tại giới giải trí bên trong sống ra thật tình, tối thiểu cũng muốn đợi đến trở thành siêu cấp cự tinh mới có tư cách này, thậm chí ngay cả siêu cấp cự tinh nhân thiết đều là đóng gói đi ra , còn chưa nổi danh liền đùa thật tính tình cũng không phải không thể, loại này nhân phỏng chừng một đời cũng chỉ có thể làm tiểu diễn viên.

Về phần nhân thiết sau lưng nhân phẩm, này thật không trọng yếu, giống Morgan - Freeman cùng hắn tôn nữ sự tình truyện lâu như vậy, còn không chính là như vậy?

Matthew rất rõ ràng, chính mình nhân phẩm liền không thế nào, sữa bò nữ phỏng chừng cũng không so với hắn hảo đến địa phương nào, cùng hắn quan hệ không sai Emma - Watson trừ học bá ngoài, thực ra nhân phẩm cũng bình thường, bất quá Hollywood cứ như vậy, nhân phẩm người tốt tưởng hỗn đi ra quá khó .

Đương nhiên, phóng nhãn Hollywood, so với bọn họ nhân phẩm lợi hại người nhiều đi, tỷ như Jodie Foster cùng Natalie - Portman cái gì.

Jodie Foster thực ra rất để người bội phục, đây là một lợi hại đến có thể cho nhân xem nhẹ nhân phẩm nhân.

Năm đó Ronald - Reagan gặp chuyện sau, Jodie Foster tự tay viết viết ra một thiên tin tức bản thảo, khiến vô số người chuyển biến lập trường, từ đối với nàng phẫn nộ cùng chán ghét biến thành đồng tình.

Hắn nhận Helen - Hermann quan hệ xã hội huấn luyện khi, Helen - Hermann từng chuyên môn khiến hắn xem qua Jodie Foster viết kia thiên [ vì sao là ta?] văn chương.

Rất nhiều người đều nói Natalie - Portman thông minh lợi hại, nhưng đặt ở Jodie Foster trước mặt thật không đủ xem.

Thực ra hắn tại một ít phương diện cũng tham khảo Jodie Foster, này thông minh nữ nhân tại công chúng hình tượng xây dựng cùng truyền thông quan hệ xã hội phương diện làm có thể nói hoàn mỹ, tại trên thị trường cơ hồ nhìn không tới cùng nàng tương quan phản đối tin tức, sở hữu tin tức tại Reagan gặp chuyện trước mặt đều không kham một kích.

Reagan gặp chuyện có thể nói là Jodie Foster nhân sinh trong lớn nhất nguy cơ, lại bị nàng cùng nàng đoàn đội xảo diệu chuyển biến thành nàng lớn nhất bảo hộ sắc.

Nghĩ đến đây, Matthew không khỏi khẽ lắc đầu, tựa như vô số người trung Matilda độc như vậy, có quá nhiều nhân cũng trung qua Taxi Driver độc.

Taxi Driver lớn bao nhiêu mị lực? Jodie Foster lại có bao nhiêu lớn mị lực? Có lẽ mị lực không cách nào hình dung, nàng tựa như ma như mũi tên có thể bắn thủng người khác tâm.

1981 năm, USA lại một vị tổng thống gặp chuyện -- lão mĩ phàm là thông minh điểm tổng thống cơ hồ đều chết ở chính mình nhân trong tay, đại khái vị này diễn viên xuất thân tổng thống còn chưa đủ thông minh đi, hắn may mắn còn sống -- Jodie Foster điên cuồng nhất phấn ti John - Hinckley tại Washington đặc khu Hilton khách sạn ngoại phục kích vừa liền nhiệm Ronald - Reagan, mà hắn sở tác sở vi lại chỉ là vì gợi ra hắn ái luyến đến sắp điên cuồng nữ ngôi sao chú ý.

Này nữ ngôi sao, chính là Jodie Foster.

Có lẽ, John - Hinckley cho rằng chỉ có như vậy hi sinh cùng phụng hiến, mới đủ để hấp dẫn trong lòng nữ thần một lần ngoái đầu nhìn lại......

Helen - Hermann lúc này còn nói thêm,“Đúng, có tin tức ngươi khả năng sẽ có hứng thú.”

Matthew nhướn mày, hỏi,“Cái gì tin tức?”

“Warner Bros cùng Will - Smith chính thức ký hợp đồng.” Helen - Hermann biết Matthew là dạng người thế nào, càng rõ ràng hắn sẽ không quên Smith vợ chồng làm qua một vài sự,“Will - Smith sắp xuất hiện diễn Green Lantern.”

Nàng lại bổ sung một câu,“Ngươi hẳn là nghe nói qua,[ Green Lantern ] bộ điện ảnh này sẽ là Justice League vũ trụ khai thiên tác.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta nghe Charles Roven nói lên qua.” Hắn nghĩ nghĩ, hỏi,“Warner Bros có phải hay không cấp Will - Smith khai ra siêu cao thù lao?”

Helen - Hermann bình tĩnh nói,“Căn cứ ta được đến tin tức, hẳn là 2000 vạn dollar cơ sở thù lao cộng thêm nhất định tỉ lệ hậu kỳ phân thành.”

“Một phần dày hiệp ước a.” Matthew cảm khái một câu.

Sớm nhất không dấu vết ám chỉ Charles Roven thời điểm, hắn liền đánh giá đến loại tình huống này, Will - Smith chịu ra diễn Green Lantern mà nói, trong ngắn hạn lấy được ích là tất nhiên .

“Will - Smith là nhất tuyến minh tinh điện ảnh, cũng không phải tiểu Robert - Downey như vậy hết thời ngôi sao.” Helen - Hermann chậm rãi nói,“Tuy rằng từ [ The Pursuit of Happyness ] sau, Will - Smith mặt sau mấy bộ tác phẩm không tính là rất thành công, nhưng hắn như cũ vẫn duy trì nhất tuyến địa vị cùng không sai thị trường kêu gọi lực, thực tế lựa chọn mặt tương đối rộng khắp, Warner Bros có thể đả động hắn, tất nhiên muốn móc ra kếch xù thù lao.”

Matthew cố ý nói,“Hắn lấy được ích rất nhiều a.”

Về chuyện này, hắn chưa cùng Helen - Hermann đề cập.

Helen - Hermann nghe nói như thế, nhìn Matthew liếc nhìn, ngược lại cũng không có nghĩ nhiều, chung quy nàng sở nhận thức Matthew, vốn liền không là rộng lượng nhân, Will - Smith phía trước bãi qua Matthew một đạo, Matthew đương nhiên không thể gặp Will - Smith hảo.

“Không nói việc này .” Helen - Hermann chủ động đổi đề tài, nói,“Ngươi ngày hôm qua đi gặp Christopher - Nolan, trò chuyện như thế nào?”

Matthew mang theo vài phần bất đắc dĩ lắc đầu,“Rất đau đầu.” Hắn hơi hơi nhún vai,“Nolan đạo diễn cho ta một ít về mộng cảnh thư, khiến ta cẩn thận nghiên cứu một chút.”

So với cùng Akiva - Goldsman hợp tác mấy bộ phim, lần này quay chụp [ Inception ] hắn muốn làm càng nhiều chuẩn bị công tác.

Thực ra, hắn cùng Christopher - Nolan trò chuyện không chỉ là này mấy, Christopher - Nolan còn chủ động nhắc tới chơi thuốc phương diện vấn đề, hơn nữa ẩn ẩn ám chỉ Matthew, hi vọng tương lai [ Inception ] nam chính không cần lại xuất hiện cùng loại Heath - Ledger bàn vấn đề.

Loại này vấn đề đương nhiên sẽ không phát sinh tại Matthew trên người, đối với thuốc phiện linh tinh ngoạn ý, hắn vẫn thâm ác cảm giác đau.

Trong giới người khác như thế nào đối đãi thuốc phiện hắn không xen vào, nhưng tự thân bính đều sẽ không bính.

Rất nhiều Hollywood ngôi sao, cũng không phải bởi vì công tác áp lực hoặc là tinh thần hậm hực mới cùng thuốc phiện làm bạn, càng nhiều là đang tìm kiếm kích thích, nếu hạp vitamin phạm pháp, những người này như thường sẽ đi hạp vitamin.

Giới giải trí thường cùng thuốc phiện nhấc lên quan hệ, những người trẻ tuổi kia bình thường từ bã bắt đầu học, cái gì không để làm học cái gì, nhưng cùng phong đương phi công chuyện này, thật sự rất điểu sao?

Xem qua [ Ở nhà một mình ] nhân, hẳn là biết cái kia “Tiểu quỷ” Macaulay - Culkin,8 tuổi tức đỉnh phong, vị thành niên liền nhiễm lên độc nghiện, mỗi tháng hoa 18 vạn dollar mua độc chơi thuốc.

Những người này nhanh chóng đốt hết chính mình, cũng từng đến qua đỉnh phong, hoặc là sẽ khiến một vài người cảm giác, nhân sinh khổ đoản, đây chính là ta muốn a.

Nhưng đại đa số dược vật nghiện giả, căn bản chưa thấy qua cái gì là đỉnh phong, chỉ là càng ngày càng không xong.

Vô luận đối mặt cái gì tình huống, Matthew đều sẽ không đi đụng thuốc phiện, thế giới này có thể cho hắn mang đến kích thích cùng hưởng thụ gì đó có rất nhiều, làm gì luẩn quẩn trong lòng nhất định muốn chính mình đi lên một điều tuyệt lộ đâu?

Kiếm tiền liền có thể khiến hắn rất thích, truy đuổi một đám mĩ nữ cũng có thể khiến hắn cảm giác phi thường kích thích......

Làm một dung tục nhân, chẳng sợ tại quá khứ năm mươi năm, hắn cũng sẽ không phiền chán kiếm tiền cùng mỹ nữ, đây mới là lớn nhất động lực a.

Giống cái gì hít thuốc phiện cùng theo đuổi nghệ thuật linh tinh , hoàn toàn chính là đường tà đạo a.

[ Inception ] sang năm mới sẽ quay chụp, Matthew còn có sung túc thời gian đi làm chuẩn bị công tác, Christopher - Nolan cấp mấy quyển sách có chút tối nghĩa, bất quá hắn sẽ chăm chú coi trọng mấy lần.

Làm một danh ngôi sao cấp bậc diễn viên, hắn chuyên nghiệp cùng thù lao là có thể xứng đôi .

Về phần năm nay sáu tháng cuối năm, còn có Paramount ảnh nghiệp cùng Hasbro hợp tác [ bộ đội đặc chủng ].

“Này hạng mục đã chính thức định danh là [ bộ đội đặc chủng: Rắn hổ mang quật khởi ].” Helen - Hermann đối với hắn nói,“Của ngươi nam chính đàm phán đã đến cuối cùng kết thúc giai đoạn.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 670: Tân Hợp Đồng Tân Thu Ích

Hollywood địa khu, Paramount ảnh nghiệp một gian trong phòng họp, Matthew cùng Stephen - Sommers phần mình ngồi ở hội nghị bàn một bên, hai người bên cạnh luật sư lật ra hợp đồng, chiếu sáng cần bọn họ kí tên địa phương.

Matthew tại diễn viên trên hợp đồng ký xuống danh tự, sau đó cùng đại biểu [ G.I. Joe: Rise of Cobra ] kịch tổ Stephen - Sommers trao đổi hợp đồng, lại ở mặt trên ký tên.

Buông xuống bút bi, Matthew đứng lên cùng Stephen - Sommers bắt tay.

“Hợp tác khoái trá !”

“Hợp tác khoái trá !”

Hai người đồng thời nở nụ cười.

Cùng lúc đó, phòng họp trung bao gồm phần mình luật sư, người đại diện cùng với diễn viên công hội đại biểu đợi đã (vân vân) ở bên trong nhân, phân phân đưa lên chúc mừng tiếng vỗ tay.

Theo sau, Matthew cùng Stephen - Sommers lại tại diễn viên công hội trên hợp đồng dự bị kí tên, lần này ký ước xem như hoàn thành .

Luật sư cùng diễn viên công hội đại biểu còn tại bận rộn mặt sau kết thúc công tác, Stephen - Sommers chủ động vòng qua hội nghị bàn, lại cùng Matthew bắt tay, nói,“Ta rốt cuộc đợi đến ngươi.”

Matthew cười cười,“Ta vẫn chờ đợi có thể cùng ngươi hợp tác.”

Trên thực tế, đây là hắn lần thứ ba cùng Stephen - Sommers hợp tác, lần thứ hai biểu diễn Stephen - Sommers đạo diễn điện ảnh.

Từ song phương lần đầu tiên tiếp xúc, đến hiện tại ký kết hợp đồng, dùng khi vượt qua nửa năm, trong lúc bao gồm sửa chữa kịch bản, nam chính thù lao, làm thêm người sản xuất vân vân phương diện đàm phán, còn đề cập đến Paramount ảnh nghiệp cùng Hasbro hợp tác, mấy phương ở giữa đàm phán giằng co mấy tháng, cuối cùng đạt thành hôm nay hiệp nghị.

Đàm phán sở dĩ dài lâu giằng co, trừ kịch bản nhân tố ngoài, còn có Helen - Hermann vi Matthew đưa ra đại lượng yêu cầu, tuy rằng trong đó một ít trong đàm phán buông tay , nhưng chính yếu kia vài tất cả đều tại hợp đồng trung có điều thể hiện.

Kịch bản phương diện, nam chính tự nhiên chỉ có Matthew một, còn lại vai phụ vai diễn, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua hắn nhân vật Duke một phần ba, đây là hợp đồng trung cứng nhắc quy định, cuối cùng thành phiến tất yếu phải thể hiện ra điểm này.

Vì bảo đảm phương diện này quyền lợi, Matthew cũng thuận lý thành chương lấy đến một người sản xuất danh ngạch, hơn nữa đối với mặt khác nhân vật có được diễn viên đề nghị quyền.

Trước mắt, kịch tổ chỉ xác định nam nữ nhân vật chính hai người, phân biệt là hắn cùng người mẫu xuất thân Anh quốc diễn viên Sienna - Miller, đối phương sắp xuất diễn hoạt hình trung nổi tiếng nhân vật phản diện nữ tính nhân vật nam tước phu nhân.

Mặt khác kia vài nhân vật, tạm thời còn không có tìm đến thích hợp nhân tuyển, Matthew có thể liền diễn viên nhân tuyển đưa ra chính mình cái nhìn, kịch tổ tất yếu ưu tiên suy xét hắn đề nghị.

Không chút nào khoa trương nói, hắn là toàn bộ kịch tổ trung quyền lực lớn nhất nhân chi nhất, thậm chí cùng Stephen - Sommers này hoàn toàn đạo diễn quyền lực tương xứng.

Stephen - Sommers tại kịch tổ chức vụ là đạo diễn kiêm người sản xuất.

Hollywood thực hành “Người sản xuất trung tâm chế”, người sản xuất ở trong điện ảnh quyết sách lực cao hơn đạo diễn, hắn thậm chí có thể buộc thôi việc đạo diễn. Cái gọi là “Hoàn toàn đạo diễn” Tức là người sản xuất kiêm đạo diễn.

Stephen - Sommers cùng Matthew loại này nửa vời hời hợt bất đồng, có được tương đương chuyên nghiệp năng lực, Hollywood người sản xuất tất yếu có đầy đủ nghệ thuật tiêu chuẩn, ánh mắt cùng sức phán đoán, bọn họ có thể chọn lựa đề tài, tìm biên kịch viết kịch bản, sính đến thích hợp đạo diễn, tìm đến đầu tư phương, xác định thích hợp diễn chức nhân viên, tạo thành kịch tổ, đem phim chụp xong, cuối cùng còn muốn phụ trách phim tiêu thụ.

Người sản xuất muốn đối chỉnh bộ phim chất lượng cùng thị trường phụ trách.

Tuy rằng người sản xuất trung tâm chế là thế kỷ trước cuối bảy mươi niên đại tám mươi niên đại sơ mới hoàn toàn xác lập lên đến, nhưng tại Hollywood thâm căn cố đế.

Tỷ như nổi tiếng Gone with the Wind, người sản xuất tại quay chụp quá trình bên trong liền đổi mới tam nhậm đạo diễn, thậm chí chỉ là bởi vì trang phục đạo cụ đẳng chi tiết nhỏ, tuy rằng như vậy quá phận bỏ qua đạo diễn tác dụng có “Việt vị” Chi ngại, nhưng cũng từ một bên cạnh thuyết minh Hollywood người sản xuất cường thế địa vị.

Matthew làm thêm một người sản xuất, càng nhiều là bảo đảm tự thân quyền lợi.

Hôm nay, hắn đã có được một nhà công ty sản xuất phim, chỉ cần đầu tư chế tác phim có thể tại rạp chiếu phim thuận lợi phát hành, cũng liền có tương ứng gia nhập chế tác nhân liên minh tư cách, đối với người sản xuất này chức nghiệp, cùng với chế tác nhân liên minh này nghề cũng có càng nhiều lý giải.

Tỷ như chế tác nhân liên minh đem điện ảnh chế tác quá trình chia làm bốn giai đoạn: Lúc đầu kế hoạch, tiền kỳ trù bị, thực tế quay chụp cùng chế tác, tuyên truyền phát hành cùng hậu kỳ vận doanh, đại khái phân biệt chiếm 35%, 20%, 20%, 25% tỉ lệ, một người sản xuất chỉ có chiều sâu tham dự không thua kém 50% công tác, mới có tư cách được đến Oscar tốt nhất phim thưởng đề danh. Nếu hắn chỉ tham dự hai giai đoạn công tác, mà không bao hàm thứ nhất giai đoạn, kia hắn xác định vững chắc không đạt được 50%.

Này cũng thể hiện Hollywood điện ảnh chế tác đối tuyển đề kế hoạch giai đoạn coi trọng.

Mặt khác, chế tác nhân liên minh vi bảo đảm chân chính người sản xuất quyền lợi, đang tại chống lại càng ngày càng nghiêm trọng cùng sản xuất không quan hệ nhân viên trên danh nghĩa người sản xuất hiện tượng, tỷ như cùng chế tác trình tự không quan hệ đầu tư nhân hòa phát hành nhân đợi đã (vân vân).

Matthew đang theo diễn viên kiêm người sản xuất phương hướng thượng phát triển, bất quá hắn biết rõ, luận cùng chuyên nghiệp phương diện tố dưỡng, hắn kém nhiều.

May mà hắn có thể giống mặt khác điện ảnh công ty như vậy, thuê độ cao chuyên nghiệp hóa người sản xuất đến vì chính mình phục vụ.

Cùng kịch tổ hợp đồng trung, còn quy định hắn tất yếu mau chóng gia nhập kịch tổ, bởi vì quay chụp nhiều lắm đến tháng mười liền sẽ bắt đầu,[ G.I. Joe: Rise of Cobra ] lịch phát hành định tại sang năm kỳ nghỉ hè, thật sự không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí .

May mắn Stephen - Sommers từ năm trước bắt đầu liền tại vì cái này hạng mục làm chuẩn bị, lúc đầu kế hoạch cùng phía trước kỳ trù bị công tác đã hoàn thành , chủ yếu diễn viên đúng chỗ hơn nữa chuẩn bị hoàn tất, lập tức liền có thể đầu nhập đến quay chụp trong.

Hollywood điện ảnh là độ cao thương nghiệp hóa cùng lưu trình hóa sản phẩm, từ cố sự sáng ý bắt đầu, người sản xuất mỗi một hạng quyết định đều lấy thực hiện lợi nhuận lớn nhất hóa thành mục đích: Kịch bản mài đánh muốn đón ý nói hùa người xem yêu thích, nhân vật thiết lập muốn có bán điểm, nếu là phim hoạt hình, còn muốn tại nhân vật thiết lập chi sơ liền suy xét đến quanh thân sản phẩm khai phá.

Mà lịch phát hành tập trung tầm quan trọng, ở chỗ từ quay chụp khởi liền cấp đạo diễn cùng kịch tổ tài chính phương diện áp lực, cưỡng chế bọn họ tất yếu tại nào đó tiết điểm đem nhiệm vụ hoàn thành, bởi vì sở hữu hậu tục marketing kế hoạch đều phải vây quanh công chiếu ngày triển khai.

Một bộ phim một khi xác định lịch phát hành, sẽ không dễ dàng sửa chữa.

[ G.I. Joe: Rise of Cobra ] này bộ phim sản xuất dự toán cao tới 1 ức 8000 vạn dollar, tuyên truyền marketing đã đi ở phía trước.

Sản xuất dự toán sở dĩ như vậy cao, trong đó trọng yếu nhất một phương diện chính là Matthew kếch xù thù lao phụ gia tất nhiên kết quả.

Thù lao cũng là này phân hợp đồng trung trung tâm nhất nội dung.

Dựa theo Hollywood lệ thường, Matthew tại kịch tổ phân đừng đảm nhiệm nam chính cùng người sản xuất hai chức vụ, có thể lấy đến tương ứng thù lao, bất quá vì bảo đảm mặt khác phương diện quyền lợi, Helen - Hermann ở phương diện này làm ra nhượng bộ, Matthew tại người sản xuất này một trên chức vị mặt, chỉ lấy tượng trưng tính một dollar thù lao.

Hắn nam chính thù lao đã phi thường cao !

Làm này hạng mục tuyệt đối nhân vật chính, Matthew lấy đến đương nhiên là kịch tổ tối cao thù lao, này phân thù lao diễn viên chính do ba bộ phận tạo thành, phân biệt là tiền kỳ thanh toán cơ sở thù lao, phim Bắc Mĩ box office phân thành cùng nam chính Duke tương quan quanh thân sản phẩm ích lợi phân thành.

Trong đó, cơ sở thù lao vi 2000 vạn dollar, Bắc Mĩ box office phân thành mặc kệ box office bao nhiêu trực tiếp được hưởng 10% box office phân thành.

Sở dĩ phân thành hạn định tại Bắc Mĩ box office, chủ yếu là Helen - Hermann vì hắn tranh thủ đến một khác hạng phân thành.

Tương lai sở hữu sử dụng hắn hình tượng nam chính Duke quanh thân sản phẩm sáng tạo ích lợi, có 50% thuộc về hắn chia hoa hồng.

Đây cũng là trong giới cao nhất ngôi sao mới có thể có đãi ngộ.

Tỷ như Johnny - Depp, sở hữu cùng Jack - Sparrow thuyền trưởng có trực tiếp liên quan thương phẩm trung, một nửa ích lợi đều về hắn sở hữu.

Nếu đây là một bộ độc lập điện ảnh mà nói, phương diện này thu nhập có chút ít còn hơn không, không nói là linh cũng hảo không đến nơi nào đi, nhưng một bộ đại chế tác phim box office nhiệt bán mà nói, có thể đạt được khủng bố quanh thân thu nhập, này cũng không phải cái gì bí mật.

Điện ảnh công nghiệp chân chính giá trị không ở phim bản thân có thể sinh ra bao nhiêu lợi nhuận, bao nhiêu box office, mà ở chỗ nó vi xí nghiệp cùng mặt khác lĩnh vực hợp tác cung cấp bao nhiêu cơ hội.

Này mấy lĩnh vực bao gồm TV sản phẩm, chủ đề công viên, hàng tiêu dùng hàng ngày, băng gốc CD, bộ sách, máy tính trò chơi cùng hỗ động giải trí, thậm chí tình sắc nghề, điện ảnh chỉ là vì cái này ma thuật vương quốc cung cấp chìa khóa mà thôi.

Ký kết qua hợp đồng, Matthew theo sau liền gia nhập đến Stephen - Sommers kịch tổ trong, một phương diện nhận quân sự huấn luyện vi kế tiếp quay chụp làm chuẩn bị, một phương diện khác còn lại là thích hợp tham dự đến một ít người sản xuất công tác trong, học tập cùng tích lũy kinh nghiệm.

Tương lai, số 13 điện ảnh phòng công tác còn có nhiều bộ phim muốn quay chụp, hắn tất nhiên muốn tại sản xuất phương diện càng thêm chuyên nghiệp hóa một điểm.

Này cũng có thể khiến hắn học được không ít thứ.

Tỷ như [ G.I. Joe: Rise of Cobra ] tuyên truyền marketing.

Này bộ phim tuyên phát phí tổn đại bộ phận đều sẽ dùng tại Bắc Mĩ phương diện, hải ngoại tương đối đến nói ít hơn rất nhiều.

Nếu một bộ phim tại Mĩ quốc bản thổ box office thất bại, mà tại toàn cầu đại bán, này đối với điện ảnh công ty đến giảng, xem như box office thành công sao? Trên thực tế vẫn là muốn xem tình huống mà định. Thế nhưng như vậy đến giảng, Hollywood điện ảnh bản thổ thị trường tương đối vẫn là tương đối trọng yếu, bởi vì điện ảnh công ty tại bản thổ box office lấy được thu nhập chiếm so thường thường đều càng lớn.

Đối với một bộ Hollywood điện ảnh đến nói, công ty sản xuất phim từ hải ngoại trên phòng bán vé lấy đến phân thành cũng liền chừng ba thành, hơn nữa bởi dollar tỉ suất hối đoái không ngừng biến hóa, khiến cho thu lấy hải ngoại box office phân thành biến thành một kiện nhìn như đơn giản, kỳ thật chuyện khó khăn.

Đồng thời, chính phủ trưng thu thuế quan cũng sẽ cắt giảm điện ảnh công ty phân thành.

Cho nên, so với hải ngoại box office thu nhập, Bắc Mĩ box office càng thêm đáng tin một ít.

Hơn nữa một bộ phim trọng yếu nhất quanh thân thu nhập, Bắc Mĩ vĩnh viễn là đại đầu, sau đó là Âu Châu, mặt khác thị trường muốn kém hơn nhiều.

Ai cũng không thể trông cậy vào từ Latin, Viễn Đông cùng Phi Châu đẳng địa khu lấy đến rất nhiều bản quyền quanh thân thu nhập, kia cũng không hiện thực.

Nhưng này cũng không phải nói hải ngoại box office liền không đáng giá chú ý , nhất là đương điện ảnh phòng vé tại Bắc Mĩ thất bại mà nói, liền phá lệ cần dựa vào hải ngoại box office .

Liền tại Matthew vì cái này hạng mục làm chuẩn bị thời điểm, hắn tại trong kịch tổ thấy được một người quen.

Một từng khiến hắn hộc máu nhân.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 671: Giải Ước

Một ngày quân sự huấn luyện kết thúc, Matthew trở lại phòng thay quần áo xung tắm đổi về quần áo, dọc theo studio công tác khu hành lang hướng cửa đi, thật dài hành lang bên trong phân bố không thiếu ghế dài, mặt trên ngồi đầy nhân, kịch tổ đang tại vi bám chặt thời gian vi một chút không quá trọng yếu nhân vật chọn lựa diễn viên, mỗi ngày đều sẽ có đại lượng xa lạ gương mặt lại đây tham gia thử vai.

Kia vài ngồi ở trên băng ghế nhân, phân phân nhìn về phía Matthew, cứ việc bọn họ biết Matthew một câu liền có thể giải quyết vấn đề, lại không ai mở miệng chào hỏi, giữa song phương tầng cấp chênh lệch thật sự là nhiều lắm.

Nếu là tiểu minh tinh cùng phổ thông diễn viên, bọn họ có lẽ sẽ năn nỉ hỗ trợ, nhưng đối mặt như vậy cự tinh, giai tầng chênh lệch đã đem song phương cự ly vô hạn kéo đại .

Tuy rằng mỗi người sinh mà bình đẳng quan niệm xâm nhập nhân tâm, nhưng đầu không thành vấn đề người đều rất rõ ràng, giai tầng là chân chân chính chính tồn tại .

Matthew cũng không có ở trong này dừng lại ý tứ, Braun - Williams sớm liền theo hắn một đường hướng về phía trước đi, thỉnh thoảng sẽ dùng cảnh giác ánh mắt nhìn hướng bốn phía.

Rất nhanh, hai người liền từ nơi này xuyên qua, đi qua kịch tổ chuyên môn vi ngôi sao cấp bậc diễn viên thiết trí thử vai phòng chờ thời điểm, kia phiến song khai thủy tinh môn bỗng nhiên từ bên trong mở ra, một dáng người dị thường tinh tế thon dài tóc vàng nữ nhân, tại một cái khác ải nữ nhân cùng đi dưới đi ra.

Matthew theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó thấy được nhất trương quen thuộc gương mặt.

“Di......” Hắn lập tức ngừng lại, hảo kỳ nhìn về phía bên kia, mặc dù ở nơi này nhìn thấy Karolína Kurková rất ngoài ý muốn, vẫn là phi thường tự nhiên chào hỏi,“Ngươi hảo,KK.”

Karolína Kurková nguyên bản cúi đầu, nghe được này có điểm quen thuộc thanh âm, lập tức ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy Matthew, miễn cưỡng tươi cười, nói,“Buổi chiều hảo, Matthew.”

Nàng vẫn đem Matthew xem như nhất chất lượng tốt hộ khách tài nguyên.

Matthew thoáng đánh giá Karolína Kurková một chút, không biết là không hoá trang quan hệ, vẫn là tinh thần trạng thái không tốt, Karolína Kurková trên mặt sáng rọi không lại, thoạt nhìn có một điểm suy sút.

Mặt khác, còn giống như béo một ít.

Lần trước nhìn thấy Karolína Kurková, hắn trả giá một trăm vạn dollar, cho nên ấn tượng đặc biệt khắc sâu, lúc ấy Victoria's Secret Show vừa kết thúc, Karolína Kurková thần thái phi dương, phảng phất có được ma quỷ dáng người Thiên Sứ, có thể nói tà ác thiên chân hoàn mỹ kết hợp.

Trái lại hiện tại, Tiệp Khắc chi quang tựa hồ mất đi đại bộ phận sáng rọi.

Matthew có điểm kỳ quái, lúc này mới hơn nửa năm không gặp, Karolína Kurková như thế nào đột nhiên thay đổi nhiều như vậy?

Karolína Kurková nhìn nhìn Matthew, nói,“Matthew, không nghĩ tới có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi.” Trên mặt nàng tươi cười càng nhiều ,“Gặp được ngươi thật cao hứng.”

Không biết vì sao, Matthew nghe nói như thế, lập tức nghĩ tới một trăm vạn dollar.

Lần trước bởi vì trước lên xe, cho nên hắn cũng liền bổ phiếu, không có nói thêm cái gì, nhưng lại tiêu phí trăm vạn dollar đi lái xe, thật không có cái gì hứng thú.

Lúc trước từ London trở về sau, hắn chuyên môn tìm Liszt hỏi thăm qua, nghe nói Karolína Kurková đối với hộ khách yêu cầu vẫn là phi thường cao , tiền tài cùng bộ dạng như vậy đều không thể thiếu, nếu nàng không xem trọng, bỏ tiền cũng cơ bản vô dụng.

Đến nàng tình trạng này, xác thật có chọn lựa hộ khách tư cách.

Matthew thò tay cùng Karolína Kurková cầm, nói,“Nhìn thấy ngươi ta cũng rất cao hứng.”

Karolína Kurková cùng Matthew hàn huyên hai câu, bỗng nhiên cảm giác được phía sau người đại diện nhẹ nhàng đá nàng chân một chút, hai người hợp tác cũng có thời gian rất lâu , điểm ấy ăn ý vẫn phải có.

“Matthew, chúng ta đã lâu không gặp .” Karolína Kurková đối với kịch tổ cơ bản tình huống có điều lý giải, cũng biết người đại diện là cái gì ý tứ, lập tức hỏi,“Ngươi hôm nay công tác hoàn thành ?”

“Đúng vậy.” Matthew nhẹ nhàng gật đầu.

Karolína Kurková tràn ngập tươi cười trên mặt dần dần khôi phục chút sáng rọi, có vẻ đặc biệt có thành ý, nói,“Không bằng chúng ta tìm một chỗ ôn chuyện?”

“Ôn chuyện?” Matthew theo bản năng liền tưởng cự tuyệt.

Một lần một trăm vạn dollar ôn chuyện thật sự là quá mức sang quý a, liền tính hắn có ức vạn thân gia, cũng kinh không nổi như thế tiêu xài.

Lại nói, hắn lần nào không phải lấy chính mình xuất sắc tướng mạo cùng ngôi sao aura tán gái? Nơi nào có giống Karolína Kurková lần đó như vậy, thế nhưng tiêu phí một trăm vạn dollar......

Tuy rằng lúc ấy chưa nói cái gì, nhưng Matthew trong lòng thực ra vẫn là có như vậy một điểm không thoải mái .

Dưới loại tình huống này, đổi ai đều sẽ không được tự nhiên.

Karolína Kurková tựa hồ đoán được Matthew nghi ngờ, lúc này lại mở miệng nói,“Phụ cận có gia phòng ăn (nhà hàng), nghe nói rất không sai, ta mời ngươi ăn cơm tối?”

Nghe nói như thế, Matthew trước nhìn nhìn Karolína Kurková, lại nhìn nhìn nàng đi ra này gian phòng nghỉ, gần nhất mấy ngày này, phòng nghỉ vẫn ở cấp chờ đợi thử vai ngôi sao cấp bậc diễn viên sử dụng.

Như thế xem ra, Karolína Kurková là tới kịch tổ thử vai ?

Matthew bất động thanh sắc, gật gật đầu ứng xuống dưới,“Hảo a.”

Quay đầu chuyên môn tìm kịch tổ thử vai danh sách xem xem, trong đó có phải hay không có Karolína Kurková tên này.

Bởi vì có được nhân vật nhân tuyển đề nghị quyền quan hệ, chủ yếu nhân vật nhân tuyển hắn đều chuyên môn xem qua, mặt trên không có Karolína Kurková danh tự, chẳng lẽ Karolína Kurková thử vai không phải chủ yếu nhân vật, mà là muốn tại trong kịch tổ hoa lệ lệ đả tương du?

Này nói không thông a, nếu là chủ yếu nhân vật, Karolína Kurková cho dù là siêu cấp người mẫu, cũng muốn tham gia thử vai, nhưng đả tương du linh tinh nhân vật, lấy Karolína Kurková danh khí cùng địa vị, hoàn toàn không cần tham gia thử vai đi?

Có không ít siêu mẫu đều sẽ chạy đến Hollywood điện ảnh trung khách mời, tỷ như hắn hai năm trước xem qua [ xuyên Prada Ác Ma ] trung, liền có Gisele - Bündchen thân ảnh.

Giống như vậy khách mời, đối song phương đều có ưu việt, kịch tổ cũng sẽ không khiến siêu cấp người mẫu vì tương du nhân vật mà chuyên môn cử hành thử vai.

Matthew ứng Karolína Kurková mời, cũng không có khiến Braun - Williams cùng, một mình lái xe chở Karolína Kurková đi phụ cận kia gia phòng ăn (nhà hàng).

Đợi song phương ngồi ở phòng ăn (nhà hàng) trong điểm hoàn cơm, Matthew trực tiếp hỏi ra trong lòng nghi vấn.

“KK, ngươi là đến [ bộ đội đặc chủng ] tham gia thử vai?” Hắn hỏi.

Karolína Kurková căn bản không có phủ nhận ý tứ, nói,“Ân, ta tính toán tham gia bộ điện ảnh này quay chụp.”

Matthew lập tức hỏi,“Ngươi nghĩ ra diễn cái kia nhân vật?”

“Bìa mặt nữ lang.” Karolína Kurková biết Matthew là này bộ phim nam chính,“Một tiểu nhân vật, không có mấy màn diễn.”

Matthew nhớ rõ nhân vật này, hoạt hình trung là tương đương lợi hại nhân vật, trong kịch bản phim lại là tương du nhân vật, đại khái là Hawke tướng quân thư ký riêng linh tinh , bị Zatan đâm bị thương sau liền không có vai diễn .

“Bìa mặt nữ lang như vậy nhân vật......” Matthew tiếp tục hỏi,“Kịch tổ còn muốn ngươi tham gia thử vai? Đây không phải làm điều thừa sao?”

Karolína Kurková há miệng thở dốc, tựa hồ có lời muốn nói, lại nuốt xuống đi.

Matthew chú ý tới Karolína Kurková này mấy rất nhỏ biến hóa, còn nói thêm,“KK, ngươi là siêu cấp người mẫu, ta nghe Adriana - Lima nói lên qua, các ngươi này mấy VS siêu mẫu tham đóng phim mà nói, duy mật phương diện đều sẽ giúp các ngươi giật dây bắc cầu.”

Đây là tối nghi hoặc địa phương, một danh đứng đầu VS Thiên Sứ, chạy tới Hollywood kịch tổ tham dự một tương du nhân vật thử vai, này căn bản không phải nhất quán trò chơi quy tắc.

Giống như là khiến hắn tham gia một bộ thương nghiệp điện ảnh tiểu vai phụ thử vai như vậy, này căn bản là không ngang hàng.

Tuy rằng người mẫu cùng diễn viên là hai nghề, nhưng Karolína Kurková biểu diễn cũng không phải nam tước phu nhân hoặc là nữ lang tóc đỏ Scarlett, mà là bìa mặt nữ lang như vậy một ở trong kịch bản tồn tại cảm rất thấp nhân vật.

“Ta không chỉ tham gia bìa mặt nữ lang thử vai.” Karolína Kurková mà nói tránh nặng tìm nhẹ,“Còn chuẩn bị tham gia nữ lang tóc đỏ thử vai.”

Matthew nghe được nữ lang tóc đỏ nhân vật này, khẽ nhíu mày, hỏi,“KK, ngươi chuẩn bị giống Sienna - Miller như vậy chuyển hình làm diễn viên?”

Đối với siêu cấp người mẫu đến nói, ở trong điện ảnh khách mời đả tương du cùng biểu diễn nữ số hai hoàn toàn là hai khái niệm.

Sienna - Miller rất sớm phía trước cũng là người mẫu, nhưng nàng tại giới người mẫu không có hỗn đi ra, cho nên đổi nghề làm diễn viên, phía trước tại vài bộ phim trong đã đảm nhiệm qua nữ số hai hoặc là nữ chính .

Rất rõ ràng, Karolína Kurková trong khoảng thời gian này phát sinh một ít hắn sở không lý giải sự tình.

Karolína Kurková hảo kỳ nhìn Matthew liếc nhìn, chẳng lẽ hắn không có nghe nói qua sao?

Trên thực tế, Matthew bình thường cũng không như thế nào chú ý giới thời trang, hơn nữa năm trước Karolína Kurková lưu cho hắn ký ức có chút phiền lòng, thêm này nửa năm qua xác thật phi thường bận rộn, hoàn toàn liền chú ý qua VS Thiên Sứ cùng giới thời trang đại sự kiện.

Phát sinh tại Karolína Kurková trên người sự, thực ra sớm liền truyền ra .

“Của ta người mẫu sự nghiệp gặp một ít vấn đề.” Karolína Kurková biết chính mình sự căn bản không phải tin tức, tùy tiện hỏi hỏi đều có thể nghe được, cũng không có giấu diếm ý tứ, hơn nữa lần trước giao dịch thời điểm, Matthew mặc dù có chút mơ hồ, nhưng bỏ tiền thời điểm tương đương thống khoái, này cũng khiến nàng có một ít chờ đợi, bởi vậy nói,“Cho nên liền đến Hollywood đến thử thời vận .”

Matthew ngược lại là tương đối kỳ quái,“Người mẫu sự nghiệp gặp vấn đề?”

Ấn tượng trong, Karolína Kurková một độ cơ hồ có thể cùng Gisele - Bündchen sánh vai, bất quá người sau này vài năm phát triển nhanh chóng, đã đem Karolína Kurková ném ra vài thân vị.

“Đổi nghề đương diễn viên thực ra cũng rất thú vị.” Hắn lại hỏi,“Gặp vấn đề gì?”

Năm trước trên VS show, Karolína Kurková thân bối “Siêu đại cánh” Catwalk, đây là duy mật trên lịch sử tối cao một cánh.

Có thể nói, nàng sự nghiệp lúc ấy đã tới một đỉnh phong.

“Victoria bí mật theo ta giải ước .” Karolína Kurková lời nói ra khỏi miệng tương đương kinh người,“Ta không lại là Thiên Sứ siêu mẫu trung một thành viên .”

Matthew thoáng có chút ngạc nhiên gật đầu.

Karolína Kurková còn nói thêm,“Không chỉ là Victoria bí mật, ta đại ngôn Chanel cùng Dior đẳng phẩm bài cũng đều toàn bộ theo ta giải ước , của ta người mẫu sự nghiệp......”

Nói tới đây, nàng mặt hướng bi thương, tựa hồ phi thường đau lòng.

Matthew lại khó mà dâng lên đồng tình chi tâm.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 672: Thu Phí Khởi Hành

“Ta quả thực muốn đem chính mình bức điên rồi, mỗi một phút đều rơi vào khủng hoảng trung, căn bản không biết phát sinh cái gì.”

Karolína Kurková hai tay ôm đầu, tựa hồ đang hồi ức cái gì phi thường thống khoái sự tình,“Ta cảm giác chính mình vẫn rất khỏe mạnh , kiên trì rèn luyện, không ăn rác rưởi thực phẩm, tận lực đem chính mình chiếu cố hảo”.

Nàng cắn môi, lúc này mới còn nói thêm,“Kết quả, thân thể ra vấn đề cố tình là ta.”

Matthew lên lên xuống xuống đánh giá Karolína Kurková một phen, trừ so năm trước thoáng béo một ít, thật không nhìn ra nàng dáng người biến dạng.

Vừa rồi, Karolína Kurková đã đem Victoria bí mật cùng Chanel cùng Dior đẳng quốc tế đại bài cùng nàng giải ước nguyên nhân đại khái nói một chút.

Liền tại năm trước Victoria's Secret fashion show sau, cũng chính là hắn tiêu phí kia một trăm vạn dollar sau không nửa tháng, Karolína Kurková thân thể liền xuất hiện vấn đề, cho dù là chỉ ăn siêu thấp nhiệt lượng đại cơm bột protein đều điên cuồng béo lên.

Karolína Kurková bởi vì trường kỳ tiết thực, trong cơ thể nguyên tố vi lượng trường kỳ khuyết thiếu, dẫn phát tuyến giáp trạng tật bệnh, dẫn đến thể trọng bành trướng đẳng một loạt bệnh biến chứng, niên cận hai mươi bốn tuổi liền trước tiên tiến vào “Thời mãn kinh”, ngắn ngủi hai tháng thời gian, thể trọng bạo tăng ba mươi pound.

Đối với một dáng người cao gầy tinh tế, thậm chí nghiêm trọng thiên gầy phổ thông nữ nhân tới nói, gia tăng ba mươi pound thể trọng cũng coi như không được cái gì, nhưng đối một siêu cấp người mẫu đến nói, đây là tương đương muốn mạng , đủ để hủy đi chức nghiệp kiếp sống.

Karolína Kurková bạo phì sau, lập tức tích cực trị liệu, bất quá giới người mẫu sớm bị thương nghiệp thẩm thấu, nàng được đến không phải đồng tình cùng quan ái, ngược lại là một phần lại một phần giải ước thanh minh.

Làm lập thân gốc rễ Victoria bí mật, là thứ nhất cùng Karolína Kurková giải ước .

Mọi người đều biết, Victoria bí mật được khen là thương nghiệp người mẫu giới đỉnh, nhưng mà nó đối đãi người mẫu hà khắc thái độ luôn luôn bị người lên án, bị phấn ti hí xưng là “Mẹ kế”.

Nhân tật bệnh dẫn đến thể trọng tăng trưởng, hợp tác thời trang phẩm bài phân phân cùng Karolína Kurková giải ước, sở tại trù tính công ty cũng tạm dừng nàng công tác.

Không xong nhất là, phục kiểm thầy thuốc nói cho Karolína Kurková, bởi nàng nội tiết tố cùng thường nhân khác biệt quá lớn, ảnh hưởng nữ tính sinh lý Chu Kỳ, khả năng sẽ dẫn đến không thể sinh dục......

Karolína Kurková nói những lời này, cũng dễ dàng gợi ra nhân đồng tình.

Việc này khẳng định không phải giả , Karolína Kurková là siêu cấp người mẫu, ở trên người nàng phát sinh việc này, tất nhiên là thời trang truyền thông chú ý tiêu điểm, tùy tiện hỏi thăm dưới cũng có thể lý giải đến.

Nhưng Matthew đối với nàng khuyết thiếu đồng tình tâm.

Có vết xe đổ, hắn theo bản năng liền cho rằng Karolína Kurková là tại dùng phương thức này tranh thủ đồng tình.

“Ngươi hiện tại rất tốt a.” Matthew nhìn Karolína Kurková, nói,“Dáng người không biến dạng a.”

Karolína Kurková lắc đầu nói,“Ta tương đối may mắn, đã chiến thắng tật bệnh, trên cơ bản khôi phục dáng người.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta cảm giác, hiện tại ngươi so năm trước thoạt nhìn muốn khỏe mạnh.” Hắn tiếp giải thích nói,“Năm trước ngươi rất gầy.”

Karolína Kurková có bao nhiêu gầy, hắn là tự mình thể nghiệm qua , chính là thể nghiệm phí dụng quá mức sang quý.

“Ta còn tại thời kỳ dưỡng bệnh.” Karolína Kurková đương nhiên nhớ rõ năm trước nàng cùng Matthew phát sinh sự tình, lại một điểm đều không xấu hổ.

Tại người mẫu giới này hủ thực tính rất mạnh ngành sản xuất bên trong, xấu hổ dứt khoát chính là một kỳ tích.

Matthew cười cười, nói,“Hi vọng sớm điểm có thể ở t trên đài nhìn thấy ngươi.”

Karolína Kurková ánh mắt từ Matthew trên người thổi qua, cố ý thở dài một hơi,“Không dễ dàng như vậy a.” Nàng tươi cười trung tựa hồ mang theo một tia chua xót,“Của ta người đại diện cùng Victoria bí mật cùng với mặt khác phía trước hợp tác phẩm bài tiếp xúc qua, hi vọng bọn họ có thể khôi phục hợp tác, nhưng bọn họ đều cự tuyệt .”

Nói tới đây, nàng sắc mặt có chút tối nghĩa,“Giới người mẫu đổi mới quá nhanh .”

Matthew không nói gì, lại không ngoài ý muốn, giới người mẫu cạnh tranh chi kịch liệt, thậm chí vượt qua Hollywood.

“Cùng ta giải ước sau,” Karolína Kurková còn nói thêm,“Bao gồm Victoria bí mật ở bên trong phẩm bài, đều tìm đến tân nhân tuyển đến thay thế ta, của ta vị trí đã bị người chiếm, muốn một lần nữa cầm lại đến......”

Nàng không khỏi liên tục lắc đầu.

Này mấy thương nghiệp phẩm bài theo đuổi là thương nghiệp lợi nhuận, từ thành lập từ ngày đó, liền không là từ thiện cơ cấu.

Karolína Kurková biết điểm này, Matthew đồng dạng cũng phi thường rõ ràng này mấy.

Rất nhiều người đều nói, cho dù hai bàn tay trắng, cũng không cần lo lắng, đem ngày xưa vinh diệu buông xuống, hết thảy từ số không bắt đầu phấn đấu, đương nhiên sẽ lại aura gia thân.

Sự thật lại không như thế.

“Cho nên......” Matthew gật gật đầu,“Ngươi chuẩn bị tại Hollywood thử xem vận khí.”

Karolína Kurková cũng không che giấu, cũng không có che giấu tất yếu,“Ta tất yếu duy trì nhất định độ sáng tỏ, bằng không rất nhanh liền sẽ bị người quên đi.” Nàng tương đương kiên định,“Ta nhất định có thể gầy trở về.”

Hiện tại dáng người so với nữ nhân tới nói, không có một chút hiển béo địa phương, nhưng đối siêu cấp người mẫu vẫn là không đủ .

Matthew nói được không nhiều, suy xét lại không thiếu, liên tưởng Karolína Kurková tại kịch tổ đãi ngộ, không khó nghĩ đến Karolína Kurková tại giới thời trang địa vị nghiêm trọng trượt, đã ảnh hưởng đến mặt khác phương diện.

Bằng không, lấy Karolína Kurková tên này đến nói, bìa mặt nữ lang như vậy nhân vật, căn bản không cần thử vai.

Nhưng giới giải trí cùng giới thời trang, vốn là này phó bộ dáng.

Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cái gì, đó là Hollywood phong cách sao?

Nói đến nơi đây, Karolína Kurková bưng lên chén nước uống một ngụm, chuẩn bị thẳng vào chủ đề.

Nàng thỉnh Matthew ăn cơm, không phải đến tố khổ , người đại diện lúc ấy không có đá nàng khi, nàng liền có tâm tư.

[ G.I. Joe: Rise of Cobra ] này kịch tổ trong, Matthew là nam chính kiêm nhiệm người sản xuất, tại diễn viên lựa chọn thượng có được trọng lượng cấp lời nói quyền......

“Matthew, ta tạm thời sẽ ở Los Angeles trụ một đoạn thời gian.” Karolína Kurková chậm rãi mở miệng nói,“Trước mắt ở tạm tại Beverly Hills Tứ Quý khách sạn.”

Cùng lần trước trải qua đòi tiền không kinh nghiệm bất đồng, Matthew ở phương diện này là lão thủ , lập tức nghe ra Karolína Kurková trong lời ý tứ.

Bất quá, hắn trầm mặc không nói gì.

Thẳng thắn giảng, tinh tế thon dài Karolína Kurková phi thường phù hợp hắn thẩm mỹ, song phương thâm nhập bao nhiêu trao đổi vài lần cũng không sai.

Vấn đề là một trăm vạn dollar a ! còn một đoạn thời gian ! dù cho lấy hắn thân gia, cũng chống đỡ không nổi......

“kk......” Matthew đánh vỡ trầm mặc, chuẩn bị cáo từ,“Cám ơn ngươi bữa tối.”

Hắn thuận miệng khách khí nói,“Ngày sau ta mời ngươi đi ăn trung cơm.”

Karolína Kurková ngẩn người, đây là cái gì tình huống? Matthew là dạng người thế nào, nàng năm trước liền lý giải thực rõ ràng, chẳng lẽ nói chính mình sinh bệnh béo phì sau, mị lực trị nghiêm trọng hạ thấp ?

Nhưng ta đã khôi phục không sai biệt lắm a.

Matthew sẽ không tiếp tục tại Karolína Kurková trên người lãng phí một trăm vạn dollar, chẳng sợ Karolína Kurková bởi vì danh khí cùng địa vị thay đổi, đánh chiết khấu cũng không được.

Hắn hướng phía sau xê dưới ghế dựa, liền chuẩn bị đứng lên.

Karolína Kurková nhìn thấy Matthew muốn rời đi, kim sắc lông mi nháy mắt xoắn cùng một chỗ, vội vàng nói,“Matthew, ta thật sự rất cần nhân vật này !” Nàng sợ Matthew nghe không rõ, lại bỏ thêm một câu,“Ta phi thường cần nữ lang tóc đỏ.”

Cứ việc cần thử vai, bất quá bìa mặt nữ lang như vậy nhân vật, nàng vẫn là có chút tin tưởng .

Nhưng nữ lang tóc đỏ Scarlett là phim nữ số hai, đơn thuần dựa vào thử vai mà nói, hi vọng xa vời.

Chung quy nàng không phải chuyên nghiệp diễn viên, cũng không lại là đương hồng người mẫu.

Matthew ngừng lại, nhìn về phía Karolína Kurková, lại cái gì cũng không có nói, hơn nữa cũng không biết nên nói cái gì hảo.

Chẳng lẽ muốn hắn trả phí lái xe, lại giúp Karolína Kurková thu phục nhân vật sự? Đừng đùa.

Cho tới nay, hắn đều tương đương tuân theo giao dịch quy tắc, cho dù là năm đó bởi vì lịch phát hành bỏ lỡ Rachel - McAdams lần đầu thức, sau này đều chuyên môn tìm cơ hội bù lại.

Nhưng này hết thảy tiền đề, đều là muốn hồi báo, liền muốn trả giá.

Vừa muốn thu phí xuất phát, lại tưởng đạt được nhân vật, phóng nhãn toàn bộ Hollywood, cũng không như vậy tiện nghi sự a.

Vẫn là nói năm trước hắn thống khoái bổ một trăm vạn dollar phiếu, Karolína Kurková liền đem hắn trở thành người hiền lành?

Karolína Kurková nhìn thấy Matthew vẫn là không nói một lời, đầu nhanh chóng chuyển động lên, mời Matthew cùng ăn bữa tối, hơn nữa nói ra những lời này, chủ yếu vẫn là nàng phía trước liền đối chất lượng tốt hộ khách từng có lý giải, so với Hollywood đại bộ phận nhân, Matthew ở phương diện này thanh danh vô cùng tốt, hướng đến nói là làm.

Kia vài tại hắn trên người trả giá qua nữ tinh, đều lấy đến tương ứng hồi báo.

Matthew trầm mặc, dần dần khiến Karolína Kurková ý thức được một sự kiện, nàng khai ra lợi thế không đủ cao.

Tuy rằng thu phí xuất phát số lần không tính nhiều, hơn nữa đi là cực kỳ cao tầng lộ tuyến, nhưng Karolína Kurková cũng không để ý lấy thân thể đổi lấy càng nhiều thứ.

Vấn đề là, Matthew giống như đối với nàng không quá cao hứng đi......

Đột nhiên, Karolína Kurková ý thức được vấn đề sở tại, năm trước kia chuyến xe !

“Khụ...... Khụ......” Nàng thanh thanh cổ họng, nói,“Matthew, năm trước chúng ta cùng nhau vượt qua một mĩ diệu ban đêm.”

Matthew ngắm nàng liếc nhìn, một đêm kiếm được một trăm vạn dollar, đối với Karolína Kurková đến nói, xác thật là phi thường mĩ diệu ban đêm.

Loại sự tình này, có một lần là đủ, tuyệt đối không tưởng lại đến lần thứ hai.

Hắn không phải David - Ellison như vậy phú nhị đại, có thể trực tiếp ném ra bảy con số đô la đem Heidi Klum đều tạp nằm sấp xuống.

Đối với một thói quen bên ngoài hình điều kiện cùng ngôi sao aura tán gái soái ca đến nói, tiêu tiền lái xe dứt khoát chính là nhân sinh trung Waterloo a.

Lại nói, hắn tình nguyện tiêu phí bảy con số đi hống Emma - Watson như vậy tiểu nữ sinh vui vẻ, cũng không tưởng lãng phí tại siêu cấp người mẫu trên người.

Karolína Kurková nhanh chóng tổ chức hảo từ ngữ, cười nói,“Năm trước ta cố ý với ngươi mở vui đùa, kia một trăm vạn dollar thực ra vẫn chờ ở ta tài khoản bên trong không nhúc nhích, ta vẫn muốn tìm một cơ hội trả cho ngươi, vừa vặn hôm nay gặp gỡ ......”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 673: Ta Muốn Giết Ngươi

Năm trước kia một trăm vạn dollar, đối với Matthew đến nói, không tính là khoái trá hồi ức, có thể khiến hắn cảm giác là tán gái Waterloo sự kiện, khẳng định là kiện phiền lòng sự.

Karolína Kurková lại nhìn nhìn Matthew, trảo khăn ăn thủ chậm rãi buộc chặt, thật muốn móc ra một trăm vạn dollar, đương nhiên sẽ đau lòng.

Muốn biết, nàng thu nhập tối cao thời điểm, năm nhập cũng không vượt qua năm trăm vạn dollar.

Kia một trăm vạn dollar sớm liền tiêu xài hết sạch, như vậy tiền đến được dễ dàng, hoa lên tự nhiên phá lệ thống khoái, muốn bù lại này chỗ hổng, chỉ có thể tự ra tiền túi.

Đặt ở phía trước mà nói, một trăm vạn dollar cũng không về phần khiến nàng hộc máu, nhưng hiện tại không thể so phía trước, ai biết nàng người mẫu sự nghiệp lúc nào mới có thể khôi phục phía trước huy hoàng?

Kia vài quốc tế đại bài cùng nàng ký kết hiệp ước bên trong, đều là có giải ước điều khoản , trong đó dáng người là yêu cầu tối nghiêm khắc tuyển hạng chi nhất, năm nay lục tục vài lần giải ước trong, nàng căn bản không có đạt được bất cứ giải ước kim.

Lại nói, kia vài quốc tế đại bài không có khiến nàng bồi phó tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, hoàn toàn bởi vì này là sinh bệnh quan hệ, đổi thành ăn uống quá độ dẫn đến biến béo mà nói, nàng là cần hướng đối phương bồi phó tiền bồi thường vi phạm hợp đồng .

“Matthew, cho ta một tài khoản.” Karolína Kurková tuy rằng đau lòng, vẫn là nói,“Ta đem một trăm vạn dollar hoàn cấp ngươi.”

Nghe nàng nói như vậy, Matthew nghĩ nghĩ, ở trên di động đưa vào một chuỗi con số, đẩy đến Karolína Kurková trước mặt, Karolína Kurková lập tức nhớ xuống dưới, cười nói,“Ta quay đầu cho ngươi chuyển qua.”

Matthew gật gật đầu, không có bất cứ khách khí ý tứ, hắn cũng không phải Thánh Nhân.

Karolína Kurková nhìn đối diện Matthew, một trăm vạn dollar muốn cho hắn , chẳng lẽ không có điểm tỏ vẻ sao?

Matthew hơi trầm ngâm, nói,“Ta sẽ giúp ngươi lấy đến bìa mặt nữ lang nhân vật này.”

Lời này vừa ra, Karolína Kurková trên mặt lóe qua một tia thất vọng, bìa mặt nữ lang nhân vật này vai diễn quá ít , nàng rất muốn vẫn là nữ lang tóc đỏ Scarlett.

Dù cho không có Matthew hỗ trợ, nàng cho rằng chính mình cũng có rất lớn tỷ lệ đạt được bìa mặt nữ lang này một nhân vật.

Matthew cũng thấy được Karolína Kurková trên biểu tình biến hóa, rõ ràng Karolína Kurková tìm tới hắn mục tiêu, tuyệt đối không chỉ là một bìa mặt nữ lang đơn giản như vậy.

Nhưng này một trăm vạn dollar, không đổi được một bộ đại chế tác điện ảnh nữ số hai.

Đối đãi chính mình biểu diễn điện ảnh, Matthew thái độ luôn luôn chăm chú, sẽ không dễ dàng cho người hứa hẹn nhân vật, cho dù là đơn giản bình hoa nhân vật, cũng là có cửa yêu cầu .

Karolína Kurková không ngu ngốc, bằng không cũng sẽ không làm cực cao cấp thu phí xuất phát như vậy giao dịch, đầu chuyển hai vòng, liền nhận thấy được chính mình xem nhẹ vài thứ.

Này một trăm vạn dollar từ trên trình độ nào đó đến nói, căn bản không tính là điều kiện.

Dựa theo nàng thuyết pháp, một trăm vạn dollar vốn là Matthew sở hữu, dùng Matthew tiền khiến Matthew đi làm sự? Nàng cắn chặt răng, nhanh chóng làm ra quyết định.

“Matthew, giúp ta lấy đến nữ lang tóc đỏ Scarlett, có thể sao?” Karolína Kurková nóng lòng thay đổi tình cảnh hiện tại, dứt khoát nói thẳng,“Ta phi thường cần nhân vật này.”

Nghe nói như thế, Matthew nhìn Karolína Kurková, lại cái gì cũng không có nói.

Nếu đối diện người là Adriana - Lima hoặc là Gisele - Bündchen, xét thấy song phương khoái trá xâm nhập trao đổi, hắn nói không chừng sẽ thích hợp giúp các nàng.

Karolína Kurková? Nếu lái xe thu phí, kia tự nhiên là trả giá liền muốn có hồi báo a.

Song phương tại năm trước liền có qua một lần trực tiếp giao phong, đối lẫn nhau đều có lý giải.

Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Karolína Kurková còn nói thêm,“Matthew, ta tùy thời hoan nghênh ngươi tới Tứ Quý khách sạn.” Nàng nghĩ lại phía trước nói lời nói, lại bổ sung một câu,“Ta sẽ không lại mở năm trước cái loại này vui đùa .”

Matthew còn tại trầm mặc, tựa hồ Karolína Kurková không thể khiến hắn động tâm.

Karolína Kurková năm nay tao ngộ nghiêm trọng sự nghiệp suy sụp, hiện tại chính là cần một lần nữa đứng lên thời khắc mấu chốt, nếu dám ngoạn như vậy giao dịch, nàng cũng không để ý trả giá càng nhiều.

“Nếu ngươi có thể giúp ta lấy đến nữ lang tóc đỏ Scarlett này một nhân vật.” Karolína Kurková hạ quyết tâm, không lại chần chờ, nhẹ giọng nói,“Từ hiện tại đến [ bộ đội đặc chủng ] phát hành, của ta cửa phòng vĩnh viễn vì ngươi rộng mở.”

Nàng xem Matthew liếc nhìn, còn nói thêm,“Của ta nhẫn nại cùng mềm dẻo tính đều phi thường tốt, trên dưới trước sau tùy tiện ngươi dùng, còn có thể ngoạn rất nhiều trò chơi......”

Nói tới đây, Karolína Kurková đem thanh âm áp đến cực thấp, đối Matthew bên này hộc ra mấy cái có đặc thù hàm nghĩa từ ngữ.

Matthew hai tay giao nhau đặt ở trên bàn, Thánh Nhân linh tinh hắn đương nhiên làm không được, có chút đặc thù trò chơi nếm thử một chút thực ra cũng rất thú vị .

Tỷ như Nina - Dobrev có khả năng mang đến , chính là như vậy ngôi sao cùng người mẫu không thể so sánh .

Trước mặt vị này Tiệp Khắc chi quang nếu đưa ra loại này thỉnh cầu, vẫn là miễn phí lên xe, đi thử xem cũng không phải là không thể.

Đương nhiên, này hết thảy tiền đề là không thể tổn hại hắn lợi ích.

Làm một vừa hiện thực lại lợi kỷ nhân, hắn biết nên như thế nào lấy hay bỏ.

Cho nên, Matthew chậm rãi nói,“KK, ta không thể hứa hẹn ngươi nhất định có thể lấy đến nữ lang tóc đỏ Scarlett nhân vật này.”

Đây là lời thật, hắn chỉ thấy qua Karolína Kurková đi T đài, lại chưa từng gặp qua Karolína Kurková biểu diễn điện ảnh, ai biết nàng là cái dạng gì tiêu chuẩn.

Karolína Kurková có thể nghe được ra Matthew mà nói còn không có nói xong, cũng liền không có mở miệng.

Matthew ngữ tốc không nhanh, còn nói thêm,“Ngươi tham gia qua kịch tổ thử vai, hẳn là biết nữ lang tóc đỏ là bình hoa loại hình nhân vật, loại này nhân vật đối với diễn viên kỹ xảo biểu diễn yêu cầu cũng không cao.”

“Loại này nhân vật đối ngoại hình yêu cầu càng cao đi?” Karolína Kurková nhẹ giọng nói.

“Xác thật như thế.” Matthew cười cười, nói,“KK, ta sẽ cùng kịch tổ chào hỏi, khiến ngươi tiến vào nữ lang tóc đỏ thử vai danh sách, ngươi đi tham gia thử vai.”

Karolína Kurková nhẹ nhàng gật đầu.

Matthew tiếp tục nói,“Ta tại trong kịch tổ có được diễn viên đề nghị quyền, không có đơn độc làm quyết định quyền lực, ta sẽ cùng Stephen - Sommers đạo diễn chào hỏi.”

Nghe đến đó, Karolína Kurková chân chính thở ra nhẹ nhõm một hơi, Matthew đây là nhận nàng điều kiện, chuẩn bị ra tay giúp nàng .

“Ngươi thử vai tất yếu phải đạt tới cơ bản yêu cầu, đây là tiên quyết điều kiện.” Matthew đem nói xấu đều nói ở phía trước,“Ta nhớ rõ nữ lang tóc đỏ thử vai còn có hai tuần mới cử hành, ngươi muốn trước tiên làm chút chuẩn bị.”

Karolína Kurková lại gật đầu, tuy rằng không tham diễn qua Hollywood điện ảnh, nhưng nàng đối với này giới cũng có lý giải, cái loại này trương miệng liền nói muốn đem nhân vật cấp người nào đó , tám thành là lừa đảo.

Trái lại Matthew như vậy vì nàng tinh tế tỉ mỉ hóa giải nhân, độ tin cậy phi thường cao.

Matthew đối Karolína Kurková theo như lời trò chơi rất cảm thấy hứng thú, nói được cũng không phải lời nói suông, qua lại cơ bản đều là theo như nhu cầu, cho nên hắn tại trả giá cùng hồi báo linh tinh giao dịch trung thanh danh vô cùng tốt, đây cũng là không thế nào cố sức liền có thể thông đồng lên rất nhiều xinh đẹp nữ nhân trọng yếu điều kiện.

Hắn không có khả năng bởi vì Karolína Kurková một người, liền tự hủy Trường Thành.

Tương lai, còn có vô số rộng lớn sâm lâm chờ hắn đi khai phá đâu.

“Ta muốn làm cái gì chuẩn bị.” Karolína Kurková hỏi.

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Khiến ngươi người đại diện vì ngươi liên hệ một chuyên nghiệp quân sự huấn luyện viên, lợi dụng thử vai phía trước trong khoảng thời gian này tiến hành một ít cơ sở quân sự hóa huấn luyện.” Hắn hơi làm trầm ngâm, còn nói thêm,“Ngươi nhận qua người mẫu huấn luyện, phía trước thường niên kiện thân, thân thể mềm dẻo tính rất không sai, thử vai khi đầy đủ bày ra điểm này, đây là của ngươi ưu thế sở tại.”

Karolína Kurková nhất nhất nhớ xuống dưới, đề nghị nói,“Matthew, không bằng chúng ta đổi địa phương trò chuyện? Đi Tứ Quý khách sạn?”

“Có thể.” Matthew đương nhiên sẽ không cự tuyệt.

Hai người rất nhanh ly khai phòng ăn (nhà hàng), Karolína Kurková lên Matthew bôn trì G cấp xe việt dã sau, Matthew phát động xe chạy ra Hollywood, thẳng đến Beverly Hills Tứ Quý khách sạn.

Tối đen ban đêm, rộng mở căn hộ, màu đỏ dây thừng, hình tròn gỗ mềm cầu, ngọn lửa bốc lên nến sáp, cộng thêm tinh tế thon dài siêu cấp người mẫu, vi một nam nhân đầy đủ sáng tạo thả bay bản thân lương hảo điều kiện.

Tuy rằng Karolína Kurková đoạn thời gian trước béo phì, nhưng hiện tại cơ bản khôi phục , chỉ là không giống năm trước như vậy cốt cảm mà thôi.

Da bọc xương có đôi khi không hẳn là hảo sự.

Đối với Karolína Kurková, Matthew một điểm đều sẽ không khách khí.

Cho nên, sáng sớm hôm sau hắn rời đi Karolína Kurková căn hộ khi, Karolína Kurková ghé vào thật dài trên sô pha, tựa hồ hôm nay đều không bò lên được .

Leonidas vương am hiểu nhất chính là trường mâu, tung bay trường mâu đủ để giết được bất cứ địch nhân quăng mũ bỏ giáp, quỷ khóc lang hào, lại không hoàn thủ chi lực.

Chỉ cần Karolína Kurková có thể đạt tới thử vai yêu cầu, hắn sẽ hỗ trợ lấy xuống nhân vật, bất quá......

[ bộ đội đặc chủng ] còn có một năm mới có thể công chiếu, Matthew đối với này một năm tràn ngập chờ mong, từng quan khán ***** khi lưu lại khắc sâu ấn tượng một ít cảnh tượng, hoàn toàn có thể tại Karolína Kurková trên người tái hiện.

Ra khỏi phòng, tiến vào thang máy, Matthew chuẩn bị đi khách sạn bãi đỗ xe ngầm thủ chính mình Benz xe việt dã.

Thang máy một đường đi xuống, hắn từ Karolína Kurková tao ngộ thượng, bỗng nhiên nhiều vài phần cảm ngộ.

Này cảm ngộ đương nhiên không phải đồng tình Karolína Kurková, mà là trường kỳ tiết thực điên cuồng gầy thân thật đối với khỏe mạnh tai hại, một niên cận hai mươi bốn tuổi nữ nhân liền tiến vào “Thời mãn kinh”, dù cho trị liệu khỏi hẳn, lại đủ dọa người .

Cái loại này cần trên diện rộng gầy thân cùng tăng phì nhân vật, hắn nói cái gì đều không thể tiếp.

Tương lai hắn còn có bó lớn tốt đẹp nhân sinh đi hưởng thụ, làm gì muốn lấy khỏe mạnh đi mạo hiểm?

Thang máy trực tiếp đi đến bãi đỗ xe ngầm, đẳng cửa thang máy mở ra sau, Matthew không lại miên man suy nghĩ, sờ trong túi ô tô chìa khóa, triều tối hôm qua đỗ Benz xe việt dã địa phương đi.

Dừng xe địa phương cự ly thang máy xuất khẩu cũng không xa, bởi ban ngày bãi đỗ xe chiếc xe ít, hắn chuyển qua thang máy thông đạo, nhìn thấy chính mình màu đen xe việt dã, nháy mắt mở to hai mắt nhìn.

Màu đen trên thân xe, thế nhưng có bắt mắt màu đỏ tươi graffiti !

Tuy rằng cự ly quá xa, thấy không rõ graffiti cụ thể là cái gì, nhưng giống như như máu tươi màu đỏ thật sự là rất chói mắt !

Này ai làm ? Matthew không khỏi nhanh hơn cước bộ, đi về phía trước ẩn hiện bao nhiêu xa, đã nhìn ra màu đen trên thân xe màu đỏ graffiti là một hàng chữ mẫu.

Sau đó...... Hắn quay đầu liền triều thang máy gian chạy đi, vừa chạy vừa gọi cho Braun - Williams điện thoại,“Ngươi lập tức đến Tứ Quý khách sạn !”

Tiếp, Matthew lại gọi cho 911 !

Bởi vì kia hành màu đỏ chữ cái rõ ràng viết là -- ta muốn giết ngươi !

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 674: Vụ Án Không Đầu Mối

Cơ hồ như gió chạy về thang máy gian cửa, Matthew trước cẩn thận dè chừng hướng bên trong nhìn thoáng qua, gặp không lớn thang máy gian cùng phía trước như vậy trống trơn, lúc này mới xông qua ấn xuống thang máy cái nút, vừa cưỡi thang máy còn dừng ở này một tầng, cửa thang máy nháy mắt mở ra.

Hắn lại dán tại sát tường, đẳng cửa thang máy mở ra, vụng trộm ngắm dưới, xác định không có người, lúc này mới lắc mình vào thang máy, ấn xuống khách sạn đại đường ở tầng một, lại nhanh chóng đóng lại thang máy.

Màu đen trên thân xe kia hành đỏ tươi chữ cái, có khả năng là đùa dai, hoặc là hắn đắc tội người trong giới trả thù, nhưng cũng khả năng thật có người điên cuồng đến muốn giết hắn.

Matthew phi thường tích mệnh, đối với hiện tại ngăn nắp lượng lệ sinh hoạt cũng rất quý trọng, lúc này mới hưởng thụ vài năm a?

Ngẫm lại đứng ở Horner trang viên cự đại trước cửa sổ sát đất nhìn xuống Beverly Hills, lọt vào trong tầm mắt đều là sâm lâm, hắn mới đẩy ngã mấy cây?

Trốn ở thang máy một bên, Matthew đề cao cảnh giác, đánh mười hai vạn phần tinh thần, cứ việc tầm thường hai ba nhân căn bản đánh không lại hắn, nhưng hắn phi thường rõ ràng, cái gì tự do vật lộn, vô hạn chế cách đấu, Muay Thái hoặc là công phu chi lưu, tại vũ khí nóng trước mặt tất cả đều là tra tra.

Thân thể luyện được lại bổng, cũng ngăn không được một viên đạn.

Thang máy đi đến tầng một, đinh một tiếng sau mở ra, tiếng bước chân vang lên.

Matthew không có lập tức đi ra ngoài, ngược lại làm tốt ra tay chuẩn bị, tại thang máy như vậy nhỏ hẹp không gian bên trong, liền tính đối mặt có được súng ống nhân, hắn cũng có nhất định năng lực phản kháng.

Liền tại hắn thần kinh băng đến chặt nhất thời điểm, một chống quải trượng lão nhân đi đến, mang theo ngạc nhiên nhìn Matthew liếc nhìn, ho khan vài tiếng, toàn bộ thân thể run run rẩy rẩy, tựa hồ tùy thời đều có khả năng rụng rời.

Nhìn nhìn lão nhân, Matthew mỉm cười, lắc mình ra thang máy, đi vào trong đại đường, nhìn thấy vài danh khách sạn nhân viên bảo vệ, thoáng thở ra nhẹ nhõm một hơi.

Đây thật là gặp quỷ !

Matthew nghĩ đến Benz xe việt dã thượng kia hành đỏ tươi tự, thở dài, lại không có thả lỏng cảnh giác, sau đó đi đến khách sạn đại đường quản lý trước người.

Tứ Quý khách sạn hắn đến qua rất nhiều lần, vị này đại đường quản lý coi như là người quen.

Hắn nhanh chóng đem sự tình nói một lần, đại đường quản lý sắc mặt chợt biến, trước nói câu xin lỗi, tiếp cầm lấy bộ đàm thông tri an bảo bộ môn.

Đại đường quản lý mà nói còn không có nói xong, khách sạn cửa tự động mở ra, hai danh tuần cảnh đi đến.

Nơi này là Beverly Hills, toàn mĩ trứ danh nhất phú hào tụ cư khu chi nhất, Beverly thị cảnh cục ở trong này đầu nhập vào đại lượng tuần tra lực lượng, tiếp đến báo nguy sau, cơ bản năm phút đồng hồ bên trong sẽ có tuần cảnh đuổi tới.

Đổi làm Los Angeles thành phố trung tâm, kia liền có đợi.

Hai danh tuần cảnh vừa tìm đến Matthew, Braun - Williams mang theo bọn bảo tiêu cũng chạy tới Tứ Quý khách sạn.

Đẳng Braun - Williams cùng bốn danh bảo tiêu đứng đến bên cạnh, Matthew mới chân chính cảm giác thoải mái một ít, loại sự tình này hắn thà rằng triều chỗ xấu nhất tưởng, cũng sẽ không không coi trọng.

Như là loại này báo nguy, có lớn có nhỏ.

Báo nguy người là Matthew như vậy danh nhân gia phú hào, kia liền không phải việc nhỏ.

Rất nhanh, Beverly thị cảnh cục liền có chuyên môn xử lý loại sự tình này quan viên chạy lại đây.

“Ngươi hảo, Horner tiên sinh.”

Bãi đỗ xe ngầm trung, một danh trung niên cảnh trưởng đi đến Matthew trước người, Matthew thò tay cùng hắn nắm dưới, nói thẳng,“Bernate cảnh trưởng, chúng ta lại thấy mặt.”

Bernate cảnh trưởng tươi cười trung một tia khó có thể nhận ra xấu hổ, nói,“Ta nghe nói án kiện cùng Horner tiên sinh có liên quan, trước tiên chạy lại đây, chúng ta nhất định sẽ mau chóng điều tra rõ.”

Matthew sắc mặt có chút phát hắc, đối với này danh cảnh trưởng năng lực, thâm biểu hoài nghi, Horner trang viên quần lót ăn trộm án quá khứ vài năm ? Cảnh sát đến hiện tại còn không có phá án, thật sự làm cho người ta không nói được lời nào.

Này Los Angeles cảnh sát làm việc hiệu suất thật không thế nào.

“Bernate cảnh trưởng, làm Beverly thị cư dân, ta đối Beverly trị an chuyển biến xấu phi thường lo lắng.” Matthew cũng thích hợp biểu đạt chính mình bất mãn,“Của ta trang viên ăn trộm án đến hiện tại còn không có điều tra phá án, hiện tại thế nhưng có người công nhiên uy hiếp ta nhân thân an toàn !”

“Phi thường xin lỗi.” Bernate cảnh trưởng thái độ phi thường tốt,“Cảnh sát vẫn không có thả lỏng qua truy tra Horner trang viên ăn trộm án.”

Matthew lười lại nói cái gì, quần lót ăn trộm án rõ ràng đã trở thành một cọc vụ án không đầu mối.

Helen - Hermann lúc này cũng chạy lại đây, Matthew tại nàng cùng đi dưới, vi cảnh sát làm ghi chép, thực ra cũng không có cái gì có thể nói , chung quy hắn phát hiện xe tình huống không đúng, trước tiên liền chạy đi .

Đương nhiên, tại Matthew xem ra, hắn đây không phải tham sống sợ chết, mà là có tự mình hiểu lấy.

Tại đây quốc gia, kiếm khẩu súng thật sự là rất dễ dàng .

Cảnh sát còn hỏi hắn gần nhất có hay không cùng người kết thù kết oán, Matthew trả lời đương nhiên là không có.

Nói lên, cùng hắn kết thù kết oán người khẳng định không thiếu, nhưng ai sẽ dùng loại này nhàm chán thủ đoạn a?

Lại tại khách sạn đợi nửa giờ, Matthew lúc này mới rời đi, Benz xe việt dã tạm thời không có cách nào khác khai, hắn trực tiếp lên Helen - Hermann xe hơi, Braun - Williams ngồi ở trên ghế phó, người lái xe cũng đổi thành Matthew bảo tiêu.

Matthew cũng không cần nhân nhắc nhở, chính mình liền tăng mạnh an bảo đẳng cấp.

“Lúc này sẽ không theo hai năm trước quần lót mất trộm án có liên quan?” Helen - Hermann nghi hoặc hỏi.

Xe chạy ra bãi đỗ xe ngầm, Matthew xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy rất nhiều giải trí phóng viên chính vây đổ tại Tứ Quý khách sạn cửa chính phía trước mặt, mấy gia hỏa này tin tức đủ linh thông.

“Ai biết được.” Matthew nhún vai,“Năm đó án tử vẫn không phá, có khả năng là quần lót đạo tặc lại trở lại.”

Hắn có điểm đau đầu, đối phó điều khiển bên kia nói,“Braun, cũng muốn tăng mạnh trang viên bên kia an bảo.”

Braun - Williams đáp,“Hảo.”

Helen - Hermann vẫn là có điểm không yên lòng, nhắc nhở nói,“Ngươi gần nhất chú ý điểm, không có việc gì thiếu nơi nơi chạy.”

“Ta biết.” Matthew vẫn là rất trọng thị .

Chuông điện thoại tiếng vang lên, Helen - Hermann lấy di động ra chuyển được, cùng người nói một hồi, cắt đứt điện thoại, nhìn về phía Matthew, nói,“Bernate cảnh trưởng đánh tới điện thoại, cảnh sát điều lấy khách sạn bãi đỗ xe ngầm cùng phụ cận tương quan theo dõi, tìm đến một ít manh mối.”

Matthew nhướn mày, hỏi,“Ai làm ?”

Helen - Hermann bình tĩnh nói,“Một nam tính Latin duệ, tuổi đại khái tại ba mươi tuổi đến bốn mươi tuổi ở giữa, gây án thời gian vi rạng sáng bốn giờ.”

“Latin duệ?” Matthew khẽ nhíu mày.

“Bernate cảnh trưởng hoài nghi là một Mexico duệ.” Helen - Hermann tiếp tục nói,“Đối phương không có che lấp diện mạo, cũng không có tránh né theo dõi, rời đi Tứ Quý khách sạn bãi đỗ xe sau, cưỡi một chiếc vô giấy phép xe máy đi Los Angeles thành phố trung tâm.”

Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Đối phương hẳn là chuyên môn nhằm vào ngươi.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, Tứ Quý khách sạn bãi đỗ xe trung chiếc xe không thiếu, nếu là nhằm vào hào xe mà nói, Benz xe việt dã phụ cận còn có một chiếc Rolls-Royce ảo ảnh cùng một chiếc Ferrari, chiếc Benz kia đại G so với chúng nó kém xa.

Helen - Hermann còn nói thêm,“Có camera theo dõi, cảnh sát liền hảo tra xét, ta sẽ hướng bọn họ gia tăng áp lực.”

“Ngươi nhiều chú ý chuyện này.” Matthew nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Còn có Horner trang viên mất trộm án.”

Xe hướng tới Horner trang viên phương hướng chạy tới, trực tiếp đem hắn đuổi về gia.

Matthew về trong nhà, chuyên môn cho [ bộ đội đặc chủng ] kịch tổ gọi điện thoại, từ chối hôm nay công tác, bất quá ở nhà cũng không có nhàn rỗi, an bảo phương diện có Braun - Williams điều tiết khống chế, cũng không cần hắn quá mức bận tâm.

Đưa đi Helen - Hermann, Matthew mở ra máy tính, xem xét bưu kiện mặt trên mới nhất tin tức, có rất nhiều về [ bộ đội đặc chủng ] cùng nam chính Duke tư liệu, kịch tổ ngày hôm qua vừa truyền tới.

Hắn cùng kịch tổ ký ước còn không có vài ngày, phía trước trừ đại khái lý giải, cũng không như thế nào chuyên môn nghiên cứu qua tương quan nhân vật cùng bối cảnh tư liệu.

Cự ly quay chụp không phải rất xa , Matthew tạm thời đem Christopher - Nolan [ Inception ] phóng tới một bên, từ ký ước bắt đầu khởi, liền chuyên tâm đầu nhập đến này hạng mục trong.

Cho dù là loại này thuần túy bỏng thương nghiệp điện ảnh, cần làm chuẩn bị công tác một điểm đều không thiếu.

Kiện mỹ cường tráng dáng người là tất yếu , nhất định quân sự tố dưỡng cũng tất cũng không ít, cơ sở động tác huấn luyện cũng là tất tuyển hạng mục.

May mà này mấy đều không làm khó được Matthew, hắn phía trước diễn quá đại lượng cùng quân sự có liên quan phim, đối súng ống cũng phi thường quen thuộc, động tác hí càng là không nói chơi.

Đem so sánh mà nói,[ bộ đội đặc chủng ] bối cảnh tư liệu liền có điểm xa lạ .

Từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, Matthew cũng xem qua này hệ liệt phim hoạt hình, bất quá lúc ấy vỏn vẹn chính là xem náo nhiệt mà thôi, xa không giống Transformers như vậy ký ức khắc sâu.

Thông qua phim hoạt hình cho hắn lưu lại ấn tượng [ bộ đội đặc chủng ] nhân vật, cũng chính là Duke cùng hỏa thạch mà thôi.

Đương nhiên, còn có rắn hổ mang quan chỉ huy cùng trọc đầu Destro.

Khác trên cơ bản đều chưa nhớ kỹ.

Này bộ [ G.I. Joe: Rise of Cobra ] trung, hắn đóng vai nhân vật chính là bộ đội đặc chủng trọng yếu nhất đầu mục chi nhất Duke, cũng gọi là công tước.

Một ngày này thời gian, Matthew cơ bản đều tại lật xem kịch tổ phát tới được tương quan bưu kiện, đặc biệt là về công tước bộ phận.

Đối với công tước, rất nhiều người khả năng sẽ nghi hoặc, hắn rốt cuộc có phải hay không bộ đội đặc chủng đầu lĩnh?

Ở trong bộ đội đặc chủng, quân hàm này khái niệm là “Biến mất” , thành viên đến từ ban đầu bộ đội khi quân hàm bị giữ lại, thế nhưng huấn luyện cùng hành động khi, bọn họ quân hàm bao gồm danh tự đều sẽ không xuất hiện ở quân phục thượng, một khi vào bộ đội đặc chủng, như vậy ai nghe ai , liền muốn ấn này tại bộ đội đặc chủng bị phân phối cụ thể chức vụ đến xem, quá khứ trải qua không chắc chắn, đội viên ở giữa thẳng hô biệt hiệu, mà không phải “Trưởng quan, hạ sĩ” Linh tinh .

Cho nên công tước này “Thượng sĩ” Quân hàm có thể lãnh đạo đội nội úy cấp đội hữu, liền không có gì kỳ lạ .

Tại truyện tranh cùng Hasbro thiết lập trung, công tước cùng hỏa thạch hai người địa vị là tương đương , tại bọn họ bên trên còn lại là Hawke tướng quân, dưới bọn họ, tắc căn cứ cụ thể nhiệm vụ tính chất, cụ thể nhân viên tình huống đến cụ thể điều chỉnh đội viên thượng hạ cấp đừng quan hệ.

Tại tư liệu trung, Mĩ quốc bản bộ đội đặc chủng truyện tranh G.I.Joe bên trong, công tước cùng nữ lang tóc đỏ nhân vật cùng lãnh đạo nhiệm vụ sẽ nhiều một ít, bởi vì bọn họ là nhân vật chính, cho nên sau này giống Jay tiểu thư như vậy Anh quốc bản nhân khí nhân vật có thể dễ dàng an bài nàng tử vong cũng liền không quan hệ .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 675: Qúa Đáng Sợ

“Bọn họ nói cho ta biết nói một quan quân công tác chính là ra roi người khác đi mạo phiêu lưu, để sử quan quân có thể sinh tồn xuống dưới đi gánh vác sở hữu thảm bại sự kiện trách nhiệm.”

Horner trang viên phòng khách bên trong, Matthew phảng phất quân nhân như vậy nghiêm túc, luyện tập công tước lời kịch,“Ta không tưởng mạo phạm ngươi trưởng quan, nhưng nếu đó chính là một quan quân sở phải làm , ta thà rằng không cần nó.”

Bởi mấy ngày hôm trước ô tô phun sơn sự kiện, hắn này hai ngày đều an ổn chờ ở trang viên bên trong, hạng mục kịch bản đã sửa bản thảo, rất nhiều vai diễn hoàn toàn có thể một người ở trong nhà tập luyện.

Tại chuyên nghiệp phương diện, Matthew tuyệt đối thuộc về trong giới đứng đầu kia một đám.

Matthew niệm xong một đoạn độc thoại, cầm lấy kịch bản nhìn một hồi, tiếp tục luyện tập tiếp theo màn diễn.

Cho dù là đến hôm nay, hắn văn hí so với động tác hí còn hơi kém hơn như vậy một điểm.

Bởi vì phía trước cùng Stephen - Sommers hợp tác qua, Matthew biết Stephen - Sommers đối với biểu diễn yêu cầu cũng không tính cao, trước tiên tập luyện văn hí thực ra cũng là tại quen thuộc kịch bản cùng toàn bộ cố sự mạch lạc.

Từ cùng kịch tổ ký ước đến hiện tại, hắn nhìn đại lượng cùng bộ đội đặc chủng tương quan tư liệu, nhưng một bộ phim muốn tại nguyên tác trên trụ cột tiến hành nhất định cải biên là tất yếu , chung quy hoạt hình cùng điện ảnh có quá nhiều khác biệt.

Từ trên trình độ nhất định đến nói, đây cũng là hủy thơ ấu nguyên nhân chi nhất.

Tỷ như [ G.I. Joe: Rise of Cobra ] kịch bản, rất nhiều hoạt hình cùng món đồ chơi phấn trong lòng, công tước là thượng sĩ, am hiểu hàng không, pháo thuật cùng vũ khí hạng nhẹ, nhưng ở trong kịch bản, công tước quân hàm biến thành thiếu tá, trừ tiếp tục bảo trì vốn có đặc sắc ngoài, còn tăng thêm am hiểu gần người vật lộn này một hạng.

Hỏa thạch cũng sẽ do cùng công tước đặt song song nhân vật, triệt để biến thành công tước thuộc hạ.

Đây cũng là vì đón ý nói hùa hắn này nam chính bản thân đặc điểm.

Về phần mặt khác cải biến, kia liền càng nhiều .

Làm nữ chính nam tước phu nhân cùng công tước ở giữa có rõ ràng ái muội quan hệ, còn có nhất định diễn cảm tình đợi đã (vân vân).

Này bộ phim đánh ra đến, tựa như Michael Bay [ Transformers ] như vậy, đến lúc đó không ai kêu hủy thơ ấu mới là việc lạ.

Còn có, vì cam đoan Duke vai diễn, trong kịch bản thiết kế bộ đội đặc chủng nhân vật không phải rất nhiều, cũng lưu lại rất nhiều hồi hộp, nhằm vào tương lai quay chụp tục tập.

Hasbro cùng Paramount ảnh nghiệp dã tâm rất lớn, muốn tạo ra thành một hệ liệt.

Theo Matthew lý giải đến tin tức, bọn họ có một dừng lại tại trên mặt giấy kế hoạch -- tương lai bộ đội đặc chủng cùng Transformers hỗ động.

Có thể hay không thực hiện, liền muốn xem này hai bộ phim tương lai thị trường phản ứng.

Tập luyện đồng thời, Matthew cũng vẫn duy trì cùng đạo diễn Stephen - Sommers câu thông cùng trao đổi, đối với Stephen - Sommers muốn quay chụp chế tác phim lý niệm, có thể nói sáng tỏ trong lòng.

Này từ Stephen - Sommers chủ đạo trên kịch bản, thực ra cũng có thể hiện.

Kịch bản là điển hình chính nghĩa chiến thắng tà ác, anh hùng cứu vãn thế giới Hollywood thương nghiệp đại tác lộ số hình thức.

Dựa theo Stephen - Sommers thiết tưởng,[ bộ đội đặc chủng ] sẽ tràn ngập tân kỳ khoa học kỹ thuật cùng năm phút đồng hồ nhất tiểu đánh, mười phút nhất đại đánh hỏa bạo động tác cảnh tượng, bất quá này bộ phim cảnh tượng thiết kế, muốn xa xa vượt qua đồng môn huynh đệ [ Transformers ].

Thực ra vô luận là Stephen - Sommers, vẫn là Matthew, trong đầu đều rất rõ ràng,[ bộ đội đặc chủng ] loại này bỏng phiến, đầu tiên muốn cam đoan có thể khiến người xem nhìn xem thích.

Đương nhiên, bất đồng đạo diễn cùng diễn viên có bất đồng theo đuổi.

Có chút hai ba trăm vạn dollar tiểu chế tác phim, có thể người xem buồn ngủ , ngược lại có thể được cao phân, bọn họ sẽ nói cho ngươi muốn xem thể hiện đối cái gì cái gì nhân văn quan tâm; Đào móc cái gì vấn đề gì; Đạo diễn vì tiết kiệm phí tổn chụp không màn ảnh, bọn họ nói muốn thể hội này ý cảnh; Hơn mười phút trôi qua tình tiết không có đẩy vào nửa điểm, bọn họ nói muốn chú ý diễn viên mặt bộ biểu tình, xem nhân vật khắc họa nhiều có độ dày đợi đã (vân vân).

Có lẽ rất nhiều người thích loại này giọng, nhưng Matthew biết, đụng tới loại này hạng mục cùng đạo diễn, nhất định phải có bao nhiêu xa thiểm bao nhiêu xa.

Đối với thương nghiệp ngôi sao diễn viên đến nói, bọn họ rất đáng sợ.

Matthew còn từ Paramount ảnh nghiệp lý giải đến một cái khác tin tức,[ Transformers 2] cũng sẽ tại sang năm kỳ nghỉ hè phát hành, Hasbro hai đại vương bài hệ liệt đều chen ở cùng năm trong.

Bất quá, Michael Bay cùng Stefan - Spielberg không có lại tìm hắn cấp Megatron phối âm, chung quy hắn thù lao rất cao , mà [ Transformers ] chân nhân điện ảnh lại khai hỏa danh hào.

Có lẽ đẳng này hai bộ phim đều đại bán, hắn có thể dẫn đầu khiến Stephen - Sommers cùng Michael Bay ngồi ở cùng nhau, thương thảo một chút quay chụp [ bộ đội đặc chủng VS Transformers ] sự?

Lại nói, Michael Bay làm đạo diễn hay là thôi đi, hai năm nay bạo tạc bối tựa hồ có bãi lan xu thế, từ cùng Jerry - Bruckheimer giải tán sau, liền bắt đầu điên cuồng hướng một bộ phim bên trong tắc bạo tạc cùng động tác màn ảnh, tựa hồ luôn luôn đều không suy xét số lượng vừa phải vấn đề này.

Michael Bay thật muốn tìm về danh dự,[ Transformers 2] phát hành sau, vẫn là đừng nhớ thương [ Transformers 3] , nhanh chóng đi ép buộc [ The Rock 2] mới là chính đạo.

Tại ô tô phun sơn sự kiện phát sinh năm ngày sau, Beverly thị cảnh cục phương diện truyền đến tin tức, tên kia hướng Benz xe việt dã phun sơn nam tử đã bắt được.

Nhưng sự tình xa xa không có kết thúc.

Trải qua cảnh sát thẩm vấn, này danh Latin duệ nam tử là người Mexico, hơn nữa là không hộ khẩu, cũng chính là từ Mexico lẻn vào đến California nhân, tại Los Angeles đợi tiếp cận một năm rưỡi , bình thường lấy mang độc mà sống.

Người này tại mười ngày trước tiếp nhận Mexico Tijuana bên kia lương cao thuê, sau đó phun hạ kia hàng chữ, kết quả tại phản hồi Mexico biên cảnh trên đường, bị cảnh sát bắt được.

Đầu tiên có thể minh xác một sự kiện, này danh Mexico duệ cùng phía trước quần lót ăn trộm án không có quan hệ.

Tiếp theo, hắn chỉ là một chấp hành giả, mặt sau có người sai sử.

“Khả năng là Mexico buôn lậu thuốc phiện tổ chức.”

Ngồi ở phòng khách trên sô pha, Helen - Hermann sắc mặt bình tĩnh,“Người làm thuê đến từ Tijuana, bên kia là độc phiến nhạc viên.”

Matthew liền ngồi tại Helen - Hermann đối diện, niết cằm nhíu mày tự hỏi, Hollywood hướng đến không thiếu thuốc phiện, nhưng quá khứ mấy năm nay, hắn thủy chung cùng thuốc phiện không có sinh ra bất cứ liên lụy, trừ năm nay nửa năm trước lần đó.

“Hay không sẽ cùng quay chụp [ Fast and Furious 4] khi bắt lấy độc phiến có liên quan?” Matthew hỏi.

Helen - Hermann gật gật đầu,“Cảnh sát cũng có phương diện này suy xét.” Nàng hơi thoáng tạm dừng, còn nói thêm,“Chính là lúc trước kịch tổ bắt đến kia vài danh độc phiến,FBI cùng California cảnh sát mới có thể cùng Mexico phương diện liên hợp tiêu diệt cái kia buôn lậu thuốc phiện tổ chức, hơn nữa phá hủy bọn họ hao phí đại lượng tài lực tu kiến địa đạo, này tổ chức quy mô khổng lồ, khẳng định sẽ có người né tránh cảnh sát đuổi bắt.”

Matthew hai tay ôm ngực,“Sau đó kia vài lọt lưới ngư, chuẩn bị đối với ta triển khai trả thù?”

“Loại này khả năng rất lớn.” Helen - Hermann tiếp tục nói,“Lúc trước kịch tổ bắt đến độc phiến khi nhiều người như vậy ở đây, căn bản không có khả năng bảo mật, tin tức khẳng định để lộ .”

“Mấy gia hỏa này, tìm lầm người chẳng lẽ không biết sao?” Matthew có chút bất đắc dĩ xòe tay, nói,“Phát hiện bọn họ là Gal - Gadot, cũng không phải ta.”

Helen - Hermann nói ra một sự thật,“Gal - Gadot không có danh, hơn nữa nàng chụp hoàn phim liền phản hồi Israel , kia vài độc phiến liền tính muốn tìm nàng cũng không có biện pháp.”

Matthew cố ý cảm khái một câu,“Gal - Gadot rất thông minh a.”

Thực ra hắn còn tưởng ước dưới Gal - Gadot tới, nhưng đối phương chụp hoàn [ Fast and Furious 4] sau, căn bản không tại Los Angeles lưu lại, trực tiếp cưỡi chuyến bay bay trở về Tel Aviv.

“Có phải hay không cũng có khả năng không phải độc phiến nhóm làm ?” Matthew hỏi.

“Có loại này khả năng.” Helen - Hermann khẽ thở dài một hơi,“Bất quá là bọn họ khả năng tính càng lớn.”

Nàng nhắc nhở nói,“Từ giờ trở đi, bên cạnh ngươi muốn tăng mạnh an toàn đẳng cấp, muốn có chuyên nghiệp bảo tiêu cung cấp hai mươi bốn giờ không gián đoạn bảo hộ.”

Matthew phân rõ nặng nhẹ, không có phản đối, chỉ là lắc đầu nói,“Thật sự là phiền toái a.”

Helen - Hermann ngữ khí vẫn là trước sau như một bình thản,“Ngươi cũng không tất yếu quá mức lo lắng, Mexico độc phiến ngang ngược không giả, nhưng nơi này là USA, là Los Angeles, không phải Tijuana !”

Trên mặt nàng cười lạnh chợt lóe mà qua,“Địa hạ chuột vĩnh viễn đều là chuột, chỉ có thể ở trong bóng tối sinh tồn, một khi gặp quang cũng liền ý nghĩa chung kết. Matthew, ngươi không cần khinh thường, cũng không tất yếu quá mức lo lắng.”

Matthew gật gật đầu,“Ta biết.”

Niên đại này, cùng khổng lồ cơ quan quốc gia so sánh, hắc bang liên muỗi đều không tính là.

Helen - Hermann còn nói thêm,“Cảnh sát cùng FBI phương diện căn cứ thẩm vấn nội dung tiến hành qua chuyên nghiệp phân tích, nếu đây thật là trả thù mà nói, càng nhiều là muốn cố ý ghê tởm người, cho chúng ta tạo thành phức tạp.”

Loại sự tình này xác thật rất ghê tởm người , không nói khác, chiếc Benz kia đại G chỉ có thể hoàn cho Mercedes Benz nấu lại trọng tạo .

Nhưng Matthew vẫn là duy trì đầy đủ cảnh giác cùng coi trọng, chung quy lúc ấy tại [ Fast and Furious 4] ngoại cảnh trường quay bắt đến độc phiến là hắn bảo tiêu, hơn nữa liên quan phá hủy cả một buôn lậu thuốc phiện tổ chức.

Đặc biệt là cái kia từ Tijuana đi thông Mĩ Mexico biên cảnh địa đạo, tuyệt đối hao tổn của cải xa xỉ.

Theo tên kia Mexico duệ bị trảo lấy được, Matthew lại khôi phục bình thường công tác sinh hoạt, hơn nữa chuyên môn giải thích qua Helen - Hermann cùng Wilson luật sư, nhất định sẽ nhượng cái kia phun sơn gia hỏa được đến nghiêm trị.

Mặt sau thời gian bên trong, hắn không có lại tao ngộ cùng loại sự kiện, tựa hồ hết thảy lại khôi phục bình tĩnh.

[ G.I. Joe: Rise of Cobra ] kịch tổ phương diện, Matthew cùng Stephen - Sommers câu thông qua đi, Karolína Kurková danh tự thuận lợi xuất hiện ở nữ lang tóc đỏ thử vai trên danh sách.

Karolína Kurková bên kia, cũng cam kết một vị Hollywood tư thâm quân sự huấn luyện nhân sĩ, tiến hành cơ bản quân sự kỹ năng đột kích đặc huấn.

Đương nhiên, Matthew sẽ từ trên người nàng đòi lại gấp bội với trả giá hồi báo.

Này hạng mục tại Stephen - Sommers cố gắng dưới, tiến triển phi thường thuận lợi, tiền kỳ trù bị dĩ nhiên tiến vào hậu kỳ.

Matthew ngắn ngủi rời đi này kịch tổ, đi đến Disney tổng bộ, tham dự Disney cùng Skydance ảnh nghiệp cùng số 13 điện ảnh phòng công tác liên hợp hội nghị, xác định tiếp theo giai đoạn [ Twilight ] tuyên bố công việc.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 676: Nhàm Chán Phỏng Đoán

Disney tổng bộ đại lâu lệ thuộc vào Disney ảnh nghiệp làm công khu tầng trung, Matthew xuyên qua hành lang, tiến vào một gian cự đại phòng họp, cùng ngồi ở dải dài hội nghị bàn bên cạnh Sean - Daniel cùng Sophia - Coppola đám người trước sau chào hỏi, sau đó đi đến hội nghị bàn một chỗ khác, kéo ra ghế dựa ngồi ở David - Ellison bên cạnh.

“Nghe nói ngươi gặp một ít phiền toái?” David - Ellison quan tâm hỏi.

Tin tức sớm liền truyền ra ngoài, Matthew không có phủ nhận tất yếu, nói,“Đúng vậy, có người uy hiếp ta.”

David - Ellison cũng là [ Fast and Furious 4] đầu tư nhân, đương nhiên biết kịch tổ tại Mĩ Mexico biên cảnh gặp được kia vài sự, nói,“Có phải hay không Tijuana độc phiến làm ?”

Matthew cũng không thể xác định,“Khả năng tính rất lớn.”

“Muốn ta hỗ trợ sao?” David - Ellison thấp giọng nói,“Mấy cái tiểu độc phiến......”

Matthew cười cười,“Cần mà nói ta sẽ không theo ngươi khách khí.”

Hắn ngẩng đầu nhìn xem hội nghị bàn đối diện, Sophia - Coppola cùng Sean - Daniel cùng kịch tổ phụ trách tuyên truyền quan hệ xã hội người sản xuất đang tại nhỏ giọng thảo luận, so sánh dưới, hắn cùng David - Ellison cũng rất nhàn .

David - Ellison đột nhiên hỏi nói,“Nghe nói Walt Disney cố ý thu mua toàn bộ Marvel truyện tranh?”

“Bọn họ đã bắt đầu hành động .” Matthew hơi châm chước, dứt khoát nói,“Ta trong tay có Marvel một điểm cổ phần, Disney nhân cũng theo ta tiếp xúc qua, trước mắt Helen nhân đang tại cùng Disney đàm phán.”

Thiên Sứ trù tính công ty cấp dưới hai vị thương nghiệp đàm phán chuyên gia, từ Robert - Iger cùng hắn tiếp xúc sau, liền cùng Disney phương diện bắt đầu đàm phán.

Trước mắt cơ bản đàm được không kém , Walt Disney sẽ lấy năm nay cuối năm Marvel truyện tranh giá cổ phiếu, thông qua cổ phần đổi mua phương thức, ăn trong tay hắn 4% Marvel cổ phần.

Marvel truyện tranh giá cổ phiếu vẫn ở ổn trung dâng lên, nhìn qua như vậy giá thu mua tựa hồ đối với hắn cũng không có lời.

Nhưng Matthew sở dĩ gật đầu, bởi vì hắn trong đàm phán cường điệu tranh thủ đến một khác hạng quyền lợi.

Một khi mua lại và sáp nhập Marvel truyện tranh thành công, Walt Disney trừ bỏ thừa nhận Matthew cùng Marvel truyện tranh đầu tư hiệp nghị ngoài, còn sẽ hướng Matthew cung cấp tương lai sáu bộ Marvel siêu cấp anh hùng đầu tư lựa chọn quyền.

Nói cách khác, Matthew tại vốn có trên trụ cột, còn có thể lại chọn lựa sáu bộ Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh đến đầu tư.

Loại này nhãn ở tương lai ích lợi, không thể nghi ngờ sẽ để hắn lấy được ích càng lớn.

Đương nhiên, hắn cũng minh bạch Walt Disney vì sao nguyện ý làm như vậy, Hollywood các đại xưởng sản xuất quay chụp chế tác phim tài chính, cũng không phải tất cả đều đến tự chế phiến hán bản thân, ngoại lai đầu tư cũng chiếm cứ tương đương tỉ lệ.

Hấp thu số 13 điện ảnh phòng công tác đầu tư, đối với Disney đến nói cũng không chỗ hỏng.

“Disney thật sự là danh tác a.” David - Ellison có chút cảm khái, nói,“Robert - Iger dã tâm rất lớn.”

Matthew gật đầu,“Phỏng chừng Robert - Iger muốn tại nhiệm kỳ nội đem Disney tạo ra thành toàn mĩ thậm chí toàn cầu đệ nhất giải trí truyền thông tập đoàn.”

Phòng họp cửa mở ra, Disney ảnh nghiệp cùng Buena Vista ảnh nghiệp phát hành phương diện người phụ trách Bill - Felton đi đến, hắn trước cùng Matthew đám người lễ phép chào hỏi, sau đó bắt đầu lần này về [ Twilight ] tuyên truyền phát hành hội nghị.

Hollywood lục đại công ty, tại quen có tuyên truyền thủ đoạn phương diện đều phi thường thành thục, Bill - Felton trước để người đem kế hoạch thư phân phát đến tham dự hội nghị mỗi người trong tay, sau đó nói đơn giản nói một ít truyền thống tuyên truyền phương thức.

Giống kia vài nhuyễn tuyên cứng rắn quảng linh tinh , cũng không có cái gì tân kỳ địa phương.

“Ta đầu tiên muốn cường điệu một điểm.” Bill - Felton lúc này chuyển đề tài,“[ Twilight ] không phải một bộ đại chúng điện ảnh ! tuyên truyền mở rộng tất yếu có mục đích tính !”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, đối với này nói xong toàn tán thành,[ Twilight ] là một bộ thuần túy thanh thiếu niên tình yêu điện ảnh, phỏng chừng rất ít có trưởng thành nhân thích.

Bill - Felton cường điệu nói,“Điện ảnh marketing mấu chốt ở chỗ đào móc điện ảnh hạch tâm tin tức, lại đem này tin tức tinh chuẩn hữu hiệu truyền lại cho hạch tâm thụ chúng, mà không phải đơn giản báo cho biết điện ảnh tin tức. Bởi vậy, nội dung cùng con đường hai duy độ vấn đề đều cần giải quyết, mới có thể đề cao marketing hiệu suất.”

“Hiện tại chụp một bộ điện ảnh, mọi người đều hi vọng phát sinh kỳ tích,” Bill - Felton còn nói thêm,“Phát sinh kỳ tích liền ý nghĩa của ngươi hạch tâm thụ chúng là Phổ La đại chúng, cũng liền ý nghĩa thất tiêu. Một bộ điện ảnh marketing sách lược chế định, thực ra liền là đối hạch tâm thụ chúng tìm kiếm: Nếu một bộ điện ảnh không thể đầu tiên bị thích nó nhân nhìn thấy, liền không thể sinh ra danh tiếng.”

Muốn tìm đến hạch tâm người xem, liền cần tiên minh xác tụ lại bộ điện ảnh này khí chất cùng biểu đạt, cùng với tại hạch tâm người xem sở tiếp xúc tin tức con đường xây dựng thích hợp điện ảnh dư luận hoàn cảnh, Bill - Felton cho rằng đây là điện ảnh marketing trọng yếu một bước.

Matthew cũng không có nói cái gì, vẫn ở vểnh tai nghe, Bill - Felton tại Hollywood nghiệp nội là có danh thanh thiếu niên quần thể marketing cao thủ, thủy chung đều đang vì Disney ảnh nghiệp nghiên cứu chế định mở rộng thanh thiếu niên điện ảnh sách lược.

Không hề nghi ngờ, hắn cùng với [ Twilight ] này bộ phim phi thường đáp.

Hôm nay, có rất nhiều cùng loại David - Ellison bàn đầu tư nhân tiến vào Hollywood đầu tư, có không ít người hướng về phía điện ảnh aura tiến vào này nghề, đối với điện ảnh thị trường cùng sản phẩm bản thân lý giải còn dừng lại tại mặt ngoài, tựa hồ chỉ xem trọng như thế nào marketing động tác “Thuật”, rất ít cân nhắc này sau lưng “Đạo”, mà điện ảnh dù sao cũng là một kết hợp thương nghiệp, nghệ thuật, văn hóa, xã hội đẳng nhiều loại nguyên tố phức tạp sản phẩm.

Rất nhiều người cảm giác làm điện ảnh marketing chỉ cần có sức sống có ý tưởng là đủ, thực ra càng trọng yếu hơn là mang theo kính sợ tâm đối với điện ảnh tác phẩm cùng thị trường nghiên cứu cùng tự hỏi, cước đạp thật địa đem sáng ý marketing phương án chân chính chứng thực cùng chấp hành, nói đến cùng chính là chuyên nghiệp tính.

Tinh chuẩn tinh luyện điện ảnh hạch tâm biểu đạt là trọng yếu nhất, làm tốt một bước này cần hằng ngày đối thị trường nhận tri tích lũy cùng đại lượng tự hỏi cùng câu thông.

Cho nên, Matthew chưa bao giờ hội bưu hô hô chính mình đi làm chế định marketing mở rộng phương án nhân, nhiều lắm cũng chính là đề ý tưởng, nhưng muốn khiến ý tưởng biến thành thực tế phương án, cần vừa vặn là Bill - Felton như vậy chuyên nghiệp nhân sĩ.

Đương nhiên, hôm nay Hollywood một ít trung tiểu hình phát hành công ty, cũng sẽ đem tuyên truyền marketing bao bên ngoài.

Bill - Felton mà nói còn đang tiếp tục,“[ Twilight ] là một bộ điển hình thanh xuân thần tượng tình yêu điện ảnh, chúng ta đầu tiên muốn đả động là thanh thiếu niên người xem. Cho nên, tại cố hữu truyền thống tuyên truyền thủ đoạn ngoài, chúng ta muốn đem tài nguyên thích hợp hướng internet xã giao truyền thông nghiêng.”

“Từ 2006 năm xã giao truyền thông quật khởi sau, truyền thống TV, báo chí, trang web cổng thông tin không lại là lưu lượng trung tâm, truyền thông trở nên càng vuông góc, càng phân mảnh, này cũng ý nghĩa người xem lực chú ý càng ngày càng khó hấp dẫn.”

“Xã giao truyền thông thời đại, mỗi người đều là lưu lượng lối vào, đối mặt như vậy biến hóa, như thế nào căn cứ người sử dụng thiên hảo hoàn thành truyền thông con đường chỉnh hợp là chúng ta chú ý trọng điểm, cũng chính là tinh chuẩn marketing......”

Theo sau, Bill - Felton chi tiết giới thiệu đại lượng nhằm vào thanh thiếu niên tuyên truyền marketing thủ đoạn, trừ xã giao truyền thông ngoài, còn có cùng mặt khác phẩm bài hợp tác.

Tỷ như cùng thanh thiếu niên tiêu thụ giả chiếm cứ đại đa số McDonald hợp tác, thông qua tiêu thụ liên hợp khuyến mãi sản phẩm vừa có thể kiếm tiền, người xem lại tiếp xúc đến điện ảnh tin tức, nhất cử lưỡng tiện.

Đây cũng là tại điện ảnh phòng vé ngoài, tìm kiếm tân tăng trị phục vụ.

Điện ảnh như vậy mê người, không nên chỉ kiếm điểm box office tiền.

Hội nghị duy trì liên tục thời gian cũng không dài, không đến một giờ liền kết thúc, tại hội nghị cuối cùng, Bill - Felton còn cường điệu một điểm,[ Twilight ] tại Bắc Mĩ cùng hải ngoại phát hành, phân biệt do Disney ảnh nghiệp cùng Buena Vista ảnh nghiệp phụ trách.

Điểm này Matthew không có ý kiến, hắn cùng với Disney hợp tác nhiều lần, biết đây là tân thế kỷ tới nay Walt Disney quen dùng phát hành lộ số.

Phía trước, Disney ảnh nghiệp cơ bản chỉ phụ trách chế tác, rất ít tham dự phát hành, bất quá mấy năm gần đây Disney sách lược cũng tại phát sinh biến hóa.

Mọi người đều biết, USA có pháp luật quy định, Hollywood điện ảnh chế tác, phát hành, chiếu phim tam quyền tất yếu chia làm.

Tỷ như Walt Disney, nó có xưởng sản xuất, có Disney ảnh nghiệp cùng đá thử vàng như vậy chế tác công ty, càng có một nhà đỉnh đỉnh có danh Buena Vista ảnh nghiệp, chuyên môn dùng đến làm phát hành.

Buena Vista ảnh nghiệp có thể phát hành Disney phim, cũng có thể phát hành mặt khác công ty phim, tại pháp luật tài vụ thượng, nó cùng Disney phiến hán là độc lập .

Trên thực tế, Disney ảnh nghiệp vẫn bồi tiền, nhưng Buena Vista ảnh nghiệp lợi nhuận lại phi thường cao.

Về phần cùng “Chiếu phim” chia lìa, kia liền càng trọng yếu .

Mĩ quốc có phản lũng đoạn dự luật, năm đó thứ nhất khai phạt , chính là Metro-Goldwyn-Mayer.

Lúc ấy Metro-Goldwyn-Mayer, có chính mình cụm rạp, phiến hán cùng phát hành công ty, chế tác, phát hành, chiếu phim, một chuỗi đường hồ lô kéo xuống dưới, vấn đề liền lớn: Metro-Goldwyn-Mayer rạp chiếu phim, chỉ bá Metro-Goldwyn-Mayer phim, dùng hết biện pháp xa lánh khác cụm rạp, đến cuối cùng, mọi người đều kiếm không đến tiền, chỉ có nó một nhà độc đại.

Cho nên, Mĩ quốc pháp viện cưỡng chế “Chế bá chia lìa”, muốn Metro-Goldwyn-Mayer chia tách làm ba.

Hôm nay, phản lũng đoạn dự luật đối chế tác cho đi cùng chiếu phim có minh xác quy định, chế tác phát hành phương cùng chiếu phim phương không thể có giống nhau ban giám đốc thành viên, không thể giao xoa trì cổ (intersect holdings) đợi đã (vân vân), để tránh nào đó công ty biến thành một đám thế đại lực lớn đến không thể khống chế quái vật.

Tuyên truyền là thương nghiệp điện ảnh trọng yếu nhất, tại Hollywood, lúc nào thiếp chính thức báo trước, lúc nào nhận truyền thông phỏng vấn, lúc nào mở ra virus trang web đều là rất có chú ý .

Đồng dạng, cùng truyền thông quan hệ xã hội câu động cũng rất chú trọng, lúc nào dùng, như thế nào dùng, phân được rất rõ ràng; Có cao tầng thứ chủ lưu truyền thông, tỷ như nói hai times--[ New York thời báo ] cùng [ Los Angeles thời báo ]; Lại phân thành bát quái truyền thông, TMC cái gì.

Disney vi [ Twilight ] chế định tuyên truyền mở rộng trung, đều là có hệ thống có kế hoạch làm.

Lại chính là, Buena Vista ảnh nghiệp đang tại cùng Thái Bình Dương bờ bên kia công ty như vậy phiến tiến hành đàm phán, lực tranh có thể đi vào kia phiến nhiệt độ dần lên rộng lớn thị trường.

Từng, có rất nhiều nhân nói Thái Bình Dương bờ bên kia thị trường cải biến Hollywood, nhưng Matthew liền này vài năm đài quan sát được, này hoàn toàn là nhàm chán phỏng đoán.

Hollywood sẽ đi thích ứng bên kia thị trường, bất quá trên bản chất vẫn là đem Thái Bình Dương bờ bên kia cùng với A Tam này mấy mới phát thị trường trở thành máy rút tiền mà thôi, không dễ dàng sẽ thay đổi cố hữu trò chơi quy tắc.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 677: Đều Mang Tâm Tư

Hôm nay, Walt Disney cùng Thái Bình Dương bờ bên kia đánh được một mảnh lửa nóng, tân Disney nhạc viên hạng mục cũng tại phê duyệt trong, nghe nói muộn nhất sang năm liền có thể thông qua phê duyệt, Disney kì hạ phim, tại đại kéo chỗ đó tổng có một ít không thể nói rõ ưu thế, đây cũng là Matthew cuối cùng lựa chọn do Disney làm [ Twilight ] cùng [ Fast and Furious 4] phát hành phương một nguyên nhân.

Người trước hắn không có ôm quá lớn kỳ vọng,[ Twilight ] loại hình cũng không phù hợp Thái Bình Dương bờ bên kia người xem đối với quốc tế đại phiến mong muốn cùng thẩm mỹ, thêm nhiều năm Quỳnh Dao kịch tẩy lễ, cho dù phát hành nhiệt độ cũng sẽ không tốt đến nơi nào.

Nhưng người sau liền bất đồng ,[ Fast and Furious 4] nhưng là bên kia người xem thích nhất cái loại này bỏng.

Matthew cùng David - Ellison cùng Walt Disney sớm liền đạt thành ăn ý, sẽ toàn lực thôi động [ Fast and Furious 4] qua thẩm, hơn nữa vì tương lai suy xét, chỉ cần phim có thể ở đối diện rạp chiếu phim phát hành, hắn sẽ mang theo kịch tổ sở hữu diễn viên chính diễn viên phía trước hướng Thái Bình Dương bờ bên kia làm lần đầu.

Mặt khác, bởi kịch tổ diễn viên tộc duệ cấu thành phức tạp, hắn cố ý dặn dò qua sở hữu chủ yếu diễn chức nhân viên, không được tùy ý phát biểu chính trị cùng chủng tộc cái nhìn, hơn nữa trở thành hợp đồng trung minh xác một điều quy định.

Này không chỉ là vi thị trường suy xét, cũng vi kịch tổ suy xét, nếu hết thảy thuận lợi mà nói, này nhóm người muốn hợp tác rất nhiều năm, trong đó bao gồm người da trắng, châu Á, Latin duệ cùng Phi Châu duệ đợi đã (vân vân), một ít mẫn cảm mà nói cực dễ dàng dẫn phát kịch tổ bên trong mâu thuẫn.

Hollywood kịch tổ bên trong không có khả năng không có mâu thuẫn, nhưng mâu thuẫn khẳng định muốn khống chế tại trong phạm vi nhất định.

[ Fast and Furious 4] có lẽ tại Thái Bình Dương bờ bên kia không có rất cao box office, chung quy bên kia thị trường vừa mới có nhiệt độ, hơn nữa phân thành tỉ lệ chỉ có đáng thương 13%.

Nhưng thị trường đều là bồi dưỡng đi ra ,[ Fast and Furious ] hệ liệt đi theo một đám người xem trưởng thành, tương lai vô cùng có khả năng nghênh đón liên tục bùng nổ.

Lại nói, trừ thuần túy bỏng loại hình ngoài,[ Fast and Furious 4] cũng có chính mình ưu thế, Daniel - ngô là thuần khiết Hoa kiều diễn viên, mà hắn này nam chính có thể nói một ngụm lưu loát trung văn, thắng được bên kia người xem hảo cảm khẳng định không là vấn đề.

Rời đi phòng họp sau, Matthew không có lập tức đi, đi Bill - Felton văn phòng, hàn huyên hội về [ Fast and Furious 4] sự tình.

Thẳng đến nửa buổi chiều thời điểm, hắn mới hạ Disney ảnh nghiệp ở tầng, chuẩn bị đi lên thang máy đi tầng một.

Đứng ở trong thang máy, cửa thang máy mở ra, Matthew còn không có đi vào thang máy, liền nhìn thấy bên trong đứng một quen thuộc nhân.

“Hải, Nat.” Hắn tiến vào sau, trước cùng Natalie - Portman chào hỏi, Natalie - Portman cười đáp lại,“Ngươi hảo, Matthew.”

Thang máy trung còn có người khác, hai người không lại nói, mãi cho đến ra thang máy.

“Đã lâu không gặp .” Natalie - Portman chuyển ra thang máy gian, vừa đi vừa nhìn mắt Matthew, nói,“Không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp ngươi.”

Matthew thuận miệng nói,“Ta đầu tư một bộ điện ảnh sắp phát hành , lại đây tham gia một tuyên phát hội.”

Natalie - Portman nhẹ nhàng gật đầu.

Matthew nhớ tới Brad - Pitt B kế hoạch công ty đầu tư kia hai bộ phim, nói,“Nat, chúng ta đã lâu không gặp, tìm một chỗ trò chuyện hội?”

“Ân......” Natalie - Portman nghĩ nghĩ, nói,“Hảo a, ta mời ngươi uống cà phê.”

Hai người đi ra Disney tổng bộ đại lâu, đi phụ cận một nhà quán cà phê, phần mình điểm một ly cà phê, ngồi ở một chỗ im lặng ghế dài bên trong, các hoài tâm tư.

“Nat, ta nhớ rõ ngươi cùng Disney cũng có hợp tác.” Matthew cố ý bày ra một bộ hảo kỳ bộ dáng,“Sẽ không cũng là cùng Disney thương nghị điện ảnh phát hành mặt trên sự đi?”

Natalie - Portman không có phủ nhận, cười cười, nói,“Wachowski tỷ đệ không thể phân thân, ta đại biểu bọn họ lại đây cùng Buena Vista ảnh nghiệp nhân nói chuyện.”

“Cloud Atlas cái kia hạng mục?” Matthew hỏi.

“Ân.” Natalie - Portman nhẹ nhàng gật đầu,“Cloud Atlas hải ngoại phát hành do Disney phụ trách.”

Nhắc tới Cloud Atlas, Matthew không phải không có tiếc nuối nói,“Đáng tiếc ta không tham dự này hạng mục a.” Hắn thở dài, hỏi,“Cloud Atlas quay chụp hoàn thành ?”

Natalie - Portman buông xuống trong tay ly cà phê,“Tuần trước liền chụp xong, hiện tại đã chuyển vào hậu kỳ chế tác, phỏng chừng sang năm tháng tư phân có thể toàn bộ hoàn thành.”

Nàng cố ý vô tình nói,“Ta tham gia qua quay chụp, mới phát hiện này thật là một bộ rất đặc biệt tác phẩm.”

Matthew lắc đầu,“Rất đáng tiếc bỏ lỡ này hạng mục.” Hắn lại hỏi,“Lịch phát hành đính hảo sao? Ta đến lúc đó đi xem này bộ phim, Wachowski tỷ đệ ý tưởng thật sự rất đặc biệt a.”

“Sang năm tháng sáu trung tuần.” Natalie - Portman không tất yếu ở loại này sẽ công khai tuyên bố tin tức thượng tiến hành che lấp,“Nguyên bản Bố Lạp...... Ân, Wachowski tỷ đệ muốn cho Disney đem lịch phát hành định tại Independence Day, bất quá Paramount ảnh nghiệp đã đem ngươi diễn viên chính [ G.I. Joe: Rise of Cobra ] định đương Independence Day, đành phải đem lịch phát hành trước tiên .”

Matthew cười cười,“Sang năm Independence Day lịch phát hành có điểm chen.”

Natalie - Portman tán thành Matthew mà nói,“20th Century Fox [ băng hà thế kỷ 3], Universal ảnh nghiệp [ cuối cùng công địch ], còn có ngươi diễn viên chính [ G.I. Joe: Rise of Cobra ]......”

Gần nhất này vài năm, tổng có Matthew biểu diễn phim tại Independence Day phát hành, hơn nữa liên tiếp đại lấy được thành công, này cũng cho Paramount ảnh nghiệp một loại ám chỉ, dù cho thời gian có điểm gấp, vẫn là tuyển này lịch phát hành.

Thực ra này không tính là tối chen lấn lịch phát hành, tháng năm hạ tuần một cuối tuần,[ Night at the Museum 2] cùng [ chung kết giả 4] hai bộ cao nhất đại chế tác chen ở cùng nhau.

Ban sơ thời điểm, Disney ảnh nghiệp tính toán khiến [ Fast and Furious 4] vào tháng năm hạ tuần phát hành, sau này dứt khoát trước tiên đến tháng năm thứ hai cuối tuần, xếp hạng tại [ Wolverine ] một tuần sau phát hành.

Sang năm có thể nói Hollywood điện ảnh đại niên, nhiều bộ siêu cấp đại chế tác chen chúc mà tới.

Natalie - Portman lúc này hỏi,“Matthew, nghe nói năm nay còn có một bộ ngươi đầu tư điện ảnh muốn công chiếu, cũng là do Disney phát hành ?”

“[ Twilight ].” Matthew nói thẳng,“Lễ Tạ ơn cuối tuần phát hành, ta hôm nay lại đây là vì này bộ phim.”

“Liền kia bộ Lang nhân cùng quỷ hút máu tình yêu tiểu thuyết cải biên điện ảnh?” Natalie - Portman thử hỏi.

Matthew gật đầu,“Đúng vậy, của ta số 13 điện ảnh phòng công tác là chế tác phương.”

Natalie - Portman do dự một chút, có vài lời nhịn trở về.

Loại hình này phim sớm liền quá hạn , dù cho khoác một tầng tân áo khoác, trên bản chất vẫn là yêu đến mức chết đi sống lại thanh thiếu niên thần tượng điện ảnh, phỏng chừng không có rất hảo thành tích.

Thực ra nàng là cố ý đặt câu hỏi, không hỏi qua qua sau, cảm giác câu nói kế tiếp vẫn là không nói cho thỏa đáng, chung quy nàng cùng Matthew còn duy trì mặt ngoài không sai quan hệ.

Không xem hảo [ Twilight ] bộ điện ảnh này có khối người.

Natalie - Portman theo sau chuyển đề tài, Bất quá liên quan [ Twilight ] một ít ý niệm, thủy chung ở trong đầu xoay quanh.

Matthew - Horner thị trường kêu gọi lực xác thật cường đại, diễn viên chính điện ảnh càng là liên tiếp đại bán, nhưng diễn viên chính điện ảnh cùng đầu tư điện ảnh căn bản chính là hai chuyện khác nhau, người xem chịu mua hắn diễn viên chính điện ảnh trướng, không hẳn sẽ thích hắn đầu tư điện ảnh.

Tuy rằng vừa rồi cố ý đặt câu hỏi, nhưng nàng trên thực tế đối [ Twilight ] bộ điện ảnh này có điều lý giải, trừ đạo diễn Sophia - Coppola ngoài, kịch tổ chủ yếu diễn chức nhân viên trong, đều là chút nghe đều chưa nghe nói qua tiểu nhân vật.

Nina - Dobrev, Liam - Hemsworth cùng Lily - Collins có mấy người nhận thức?

Này bộ [ Twilight ] box office phỏng chừng sẽ không rất cao, lấy tối gần vài năm tình huống đến xem, Bắc Mĩ box office có thể theo kịp sản xuất phí tổn đã không sai rồi.

Hai người không có trò chuyện lâu lắm, đại khái chừng nửa giờ, liền trước sau đi ra quán cà phê.

Matthew ngồi trên chống đạn ô tô, cùng Braun - Williams nói một tiếng hồi Beverly Hills, lấy di động ra cấp Bella - Anderson đánh điện thoại, khiến nàng chuyên môn hỏi thăm một chút Brad - Pitt cùng B kế hoạch bên kia tình huống.

Ô tô còn chưa tới Horner trang viên, Bella - Anderson liền đánh trở về điện thoại, chi tiết nói về Cloud Atlas cùng [ dị tinh chiến trường ] tình huống.

Tựa như Natalie - Portman nói như vậy, Cloud Atlas đã bắt đầu hậu kỳ chế tác, sẽ tại sang năm kỳ nghỉ hè phát hành.

Mà một bộ khác siêu cấp đại chế tác [ dị tinh chiến trường ] còn tại trù bị trong, phỏng chừng muốn sang năm mới có thể bắt đầu quay chụp, phát hành mà nói nhanh nhất cũng muốn 2010 năm, Disney ảnh nghiệp đem này bộ phim lịch phát hành bước đầu định ở 2010 năm kỳ nghỉ hè.

Về trong nhà, Matthew lại cố ý tra xét dưới Will - Smith cùng [ Green Lantern ] mới nhất tình huống.

Này ba bộ phim, đều là hắn phi thường quan tâm hạng mục.

Will - Smith biểu diễn một nguyên bản truyện tranh trong người da trắng nhân vật, cũng khiến trong giới duy trì hắc nhân vận động thanh âm lại phóng đại, các loại duy trì hắc nhân ngôn luận ùn ùn.

Đây cũng là xã hội tình thế sở xu.

Bất quá, cũng có người đối với này biểu đạt bất mãn.

Có lẽ là Spike Lee nhằm vào Flags of Our Fathers ngôn luận lưu lại quá mức ác liệt ấn tượng, Clint - Eastwood đối với này phát biểu bất đồng cái nhìn.

Tại nhận truyền thông thăm hỏi trung, Clint - Eastwood nhắc tới hắn đối với “Chính trị chính xác” Chuyện này ý tưởng, hắn cảm giác hiện tại xã hội bởi vì này bốn chữ không ngừng bị nhược hóa, hắn cho rằng mọi người hài hước cảm đánh mất, cũng gạt bỏ rất nhiều chuyện thú vị.

“Ta luôn luôn liền không là như vậy để ý chính mình giảng ra mà nói, chung quy ta đã tại đây nghề rất lâu , bọn họ có thể đối với ta làm cái gì đâu? Chính trị chính xác thời đại đối với chúng ta đến nói một điểm giúp cũng không có, nó gạt bỏ rất nhiều người ý tưởng, càng từng bước nhược hóa xã hội này. Cũng không phải mọi người rất chăm chú , mà là, ta rất may mắn sinh ra tại một mọi người mỗi ngày đều tại khai lẫn nhau vui đùa niên đại, không có cái gì là chính trị không chính xác , bởi vì chỉ cần ngươi có hài hước cảm, sở hữu hết thảy đều chỉ là chê cười. Mọi người có đôi khi mất đi hài hước cảm, bọn họ liền sẽ đối với chính mình cùng với mọi người rất nghiêm túc, ta cảm giác bọn họ đã bỏ lỡ quá nhiều, hơn nữa không có cách nào hưởng thụ mỗi người ở giữa tồn tại sai biệt.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 678: Hoa Dạng Chồng Chất

Loại này bán vui đùa bán chăm chú nhằm vào hắc nhân vận động mà nói, không phải tất cả mọi người có thể giống Clint - Eastwood như vậy đi nói, nếu Matthew tại Hollywood có vài thập niên tích lũy, cũng sẽ đứng ra phê bình vài câu, bất quá hiện tại hắn tự tin vẫn là hơi hiển không đủ.

Lại nói, tại rạp chiếu phim người xem số ít tộc duệ tỉ lệ không ngừng đề cao hiện thực trạng huống dưới, coi trọng số ít tộc duệ mới phù hợp hắn này thương nghiệp ngôi sao lợi ích.

Cho nên, Matthew mặc kệ người khác như thế nào, lại vẫn thừa hành phía trước sách lược, khiến Amanda phụ trách ba ngân sách hội, tiếp tục hướng hắc nhân, số ít tộc duệ cùng phụ nữ nhi đồng tiến hành viện trợ.

Liền tại tháng này, Matthew cùng Bill - Gates cùng Warren - Buffett đẳng phần đông siêu cấp phú hào, cùng nhau bị [ Forbes ] tạp chí bầu thành toàn mĩ mười đại từ thiện nhân vật.

Đồng thời, toàn mĩ nhiều phụ nữ nhi đồng quyền lợi bảo đảm tổ chức, cũng đem Matthew xếp vào nhiệt tâm công ích nhân vật, hơn nữa có chút mấy cái còn khiến Matthew đảm nhiệm danh dự quản sự chức vị.

Mặt khác, Matthew còn tuyên bố hướng nhiều nổi tiếng từ thiện cơ cấu quyên giúp, quyên tiền tổng số ngạch cao tới mấy trăm vạn dollar.

Này mấy đối với hắn danh khí cùng lực ảnh hưởng đều là cự đại trợ lực.

[ Forbes ] tạp chí còn đối Matthew tiến hành một lần phỏng vấn.

“Một người đến chết thời điểm vẫn là gia tài bạc triệu, đây là một loại sỉ nhục !”

Đối mặt [ Forbes ] tạp chí phóng viên, Matthew chững chạc đàng hoàng nói,“Ta cho rằng, nhân trên đời là làm quản gia đến quản lý Thượng Đế giao thác cho bọn họ tài phú. Bọn họ không phải tài phú chân chính kẻ có được, sinh mang không đến, tử mang không đi. Chúng ta hẳn là vi một chút đủ khả năng sự tình quyên tiền, giúp có cần nhân là phi thường có tất yếu .”

Hắn lại cường điệu nói,“Ta không phải tài phú ham thích giả, đặc biệt là khi trên thế giới 60 ức nhân còn so với chúng ta nghèo hơn nhiều thời điểm.”

Matthew phi thường thích tiền, điểm này hắn luôn luôn đều phủ nhận, bất quá rất rõ ràng, tiền tài có thể cho một người mang đến viễn siêu tiền tài bản thân rất nhiều thứ.

Một ít phố Wall đầu tư gia, trong đó không thiếu phú ông bạc tỷ, trừ công tác chức vụ, bọn họ đều rất nguyện ý giới thiệu chính mình mặt khác thân phận, đặc biệt là như là Harvard, Yale, Columbia đại học đẳng cao nhất danh giáo giáo đổng, hoặc là nổi danh viện bảo tàng, nghệ thuật đoàn thể, xã hội tổ chức quản sự.

Sơ nghe này mấy danh hiệu, mọi người không khỏi vì bọn họ học thuật tạo nghệ nghiêm nghị khởi kính. Những người này lại thản ngôn, đây là quyên tiền sau được đến vinh dự danh hiệu, nhưng bọn họ vẫn là rất coi trọng.

Tại Mĩ quốc, có thể có được rất nhiều tài sản, nhưng tất yếu có điều hồi quỹ, hơn nữa tất yếu có người chú ý tới, bằng không liền vĩnh viễn sẽ không trở thành chân chính có ảnh hưởng lực nhân vật.

Thậm chí rất nhiều Mĩ quốc truyền thông cho rằng, khẳng khái hiến cho là Mĩ quốc phú ông bạc tỷ một loại bất thành văn truyền thống, một loại thành công nhân sĩ thiết yếu tố chất, một loại kẻ có tiền được đến xã hội đồng tình tiêu chuẩn, một loại có chung cực dụ hoặc lực tinh thần phong phạm.

Đương nhiên, người giàu có ham thích quyên tặng, cùng Mĩ quốc chính phủ chính sách cổ vũ có rất đại quan hệ, tại thuế vụ phương diện ưu đãi chính sách chính là tốt nhất một ví dụ.

Đối mặt từ thiện cùng truyền thông phóng viên khi, cho dù là Matthew văn hóa tố dưỡng hữu hạn nhân, cũng sẽ nói ra một ít nghe vào tai rất cao lớn thượng mà nói.

“Chúng ta quyên giúp tiền tài, giúp kia vài nhu cầu cấp bách muốn giúp nhân là phi thường có tất yếu .” Matthew phảng phất thật biến thành một từ thiện gia,“Quyên tặng là tối có tất yếu , bởi vì vô luận quyên cấp nhà ai phi mưu cầu lợi nhuận cơ cấu, này một hành vi bản thân liền thỏa mãn quyên tặng giả bản thân thực hiện nhu cầu, làm cho bọn họ có thể vì chính mình lý tưởng mà sống, vì chính mình tín ngưỡng mà sống, vì chính mình trong lòng tốt nhất hình tượng mà sống. Mọi người mỗi ngày sáng sớm tại kính trung liền có thể nhìn thấy một chính mình muốn nhìn đến, hoặc hẳn là nhìn thấy chính mình: Một có trách nhiệm tâm công dân, một có tình yêu hàng xóm.”

Hôm nay niên đại này, bán nhân thiết trọng yếu phi thường, Matthew thông qua nhiều năm cố gắng, cũng vì chính mình tại hoa hoa công tử ngoài, thành lập lên một tương đối hoàn chỉnh nhân thiết.

Thực ra hoa hoa công tử tính không được cái gì, nào tuổi trẻ phú hào không phải như vậy? Xã hội này sớm không để ý điểm này .

Giống Matthew như vậy quyên tặng nhân cơ hồ đem quyên tặng ngoạn ra hoa đến, nhưng nhận quyên tặng giả cũng không đơn giản, đồng dạng có thể đem nhận quyên tặng chơi đa dạng chồng chất.

Cùng Amanda trao đổi thời điểm, Amanda nói cho Matthew một vừa phát sinh điển hình án lệ.

Đoạn thời gian trước, Mĩ quốc quốc gia mĩ thức bóng đá liên minh đội bóng, nguyên San Francisco 49 nhân huấn luyện viên chính Jim Harbaugh, muốn cao lương đi ăn máng khác đến Michigan đại học bóng bầu dục đội, hắn năm thứ nhất tiền lương chính là 700 vạn dollar, tin tức vừa ra liền tại Mĩ quốc đại học cùng giới thể thao bị sao được lửa nóng, Michigan đại học dựa vào cái gì cấp một bóng bầu dục đội giáo luyện như thế giá trên trời tiền lương?

Đối với này, Amanda là như vậy đối Matthew giải thích : Sở dĩ lương cao đào giác nổi tiếng giáo luyện, là vì nếu trường học bóng bầu dục đội thắng thi đấu, như vậy hưng phấn quá Michigan đồng học nhóm liền sẽ khẳng khái mở hầu bao cấp trường học cũ quyên tiền, mà này mấy quyên tiền mức khẳng định sẽ gấp bội với 700 vạn dollar......

Từ thiện thượng mang đến thanh danh, khiến Matthew thắng được càng nhiều chú ý, hắn cũng thích hợp thông qua các loại con đường, thôi giới [ Twilight ] này bộ phim.

So với kia vài động một cái là đầu tư trên ức dollar đại chế tác,[ Twilight ] trừ có được càng ngày càng nhiều fan sách ngoài, xác thật khuyết thiếu đầy đủ tuyên truyền điểm.

Thời gian tiến vào chín tháng, cùng Matthew tương quan một loạt sự vụ phân phân có kết quả.

Được ích lợi từ hắn đề cử cùng giúp, trải qua ba vòng thử vai sau, Karolína Kurková lấy đến nữ lang tóc đỏ Scarlett nhân vật này, bất quá thù lao chỉ có hai mươi vạn dollar.

Nhưng đối với hiện giai đoạn Karolína Kurková đến nói, một Hollywood thương nghiệp đại chế tác nữ số hai càng thêm trọng yếu.

Karolína Kurková thông qua thử vai cùng ngày buổi tối, Matthew mời nàng đi tới Horner trang viên tham quan, tại tỉ mỉ chuẩn bị tốt phòng tập thể thao nội, trình diễn một đêm mĩ nữ cùng dã thú.

Hắn tại Karolína Kurková trên người, đầy đủ thả bay bản thân.

Đêm nay kết quả, dẫn đến Karolína Kurková lùi lại ước chừng hai ngày mới đến kịch tổ đưa tin.

Cùng lúc đó, kịch tổ cũng gõ định mặt khác chủ yếu diễn viên, bao gồm Matthew cùng Sienna - Miller ở bên trong, đại đa số diễn viên đều phải tiến hành kỳ hạn hai tuần quân sự đặc huấn.

Tại Hollywood quay chụp này một loại hình đề tài, quay chụp phía trước huấn luyện đều là tất yếu .

Một phương diện khác, Helen - Hermann kết thúc cùng Walt Disney đàm phán, Matthew cùng Disney ký tên cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị, bất quá chính thức giao dịch muốn tới cuối năm mới có thể hoàn thành, song phương thương định là lấy cuối năm khi Marvel giá cổ phiếu tiến hành cổ phần thay thế.

Theo sau, Walt Disney chính thức công bố lần này giao dịch, cũng tương đương chính thức đối ngoại công bố muốn thu mua Marvel truyện tranh.

Có lẽ là Matthew này danh nhân cổ đông thật khởi gương mẫu tác dụng, rất nhiều Marvel truyện tranh tiểu cổ đông tại Walt Disney thế công dưới phân phân luân hãm, Marvel truyện tranh quản lý tầng mặc dù có sở mâu thuẫn, nhưng gia nhập một khổng lồ giải trí truyền thông tập đoàn đối với Marvel phát triển cũng không phải chuyện xấu.

Ít nhất Marvel truyện tranh quản lý tầng không có cự tuyệt cùng Walt Disney triển khai đàm phán.

Cơ hồ là tại đồng thời, Walt Disney cũng tại thôi động thu mua George - Lucas Lucas ảnh nghiệp, chuột Mickey khổng lồ sản nghiệp bố cục đã lộ ra manh mối.

Không thể không nói, Robert - Iger thoạt nhìn như là chỉ biết mỉm cười chuột Mickey, năng lực lại một điểm đều không so tiền nhiệm Michael - Eisner kém, hơn nữa công tác tác phong càng thêm ôn hòa, chức nghiệp phẩm hạnh ai cũng ca ngợi, Disney đang bị hắn mang theo một điều phát triển cao tốc đường.

Lần này giao dịch hoàn thành sau, Matthew cũng lấy được ích lợi nhiều, gần đây hiệu ích là hắn sẽ trở thành Walt Disney tiểu cổ đông, từ lâu dài phát triển đến xem, đầu tư Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh cơ hội đem phi thường khó được.

Liền trước mắt tình huống đến xem, e Walt Disney quản lý tầng cũng sẽ không nghĩ đến tương lai Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh sẽ phát triển tới trình độ nào.

Chính là Marvel báo thù giả vũ trụ, đem siêu cấp anh hùng điện ảnh triệt để đẩy vào đến Hollywood thương nghiệp chủ lưu.

Matthew hiện tại có thể từ trong đó phân một ly canh, có thể nói phi thường khó được .

[ Iron Man ] đệ nhất bút Bắc Mĩ box office chia đã đến số 13 phòng công tác trướng thượng.

Này bộ phim trải qua hơn bốn tháng chiếu phim sau, một tuần trước từ Bắc Mĩ các đại rạp chiếu phim hạ màn, Bắc Mĩ box office cuối cùng dừng lại ở 3 ức 3560 vạn dollar này một con số mặt trên.

Trước mắt hải ngoại chiếu phim còn không có kết thúc, hải ngoại box office đã đột phá 4 ức dollar đại quan.

Matthew lấy đến đệ nhất bút Bắc Mĩ box office chia là 2000 vạn dollar, tuy rằng Paramount ảnh nghiệp giữ lại phát hành phí dụng cùng bộ phận ứng ra tuyên truyền marketing phí tổn sau, hậu tục còn có thể lấy đến Bắc Mĩ box office chia mức hữu hạn, nhưng phim hải ngoại box office chia còn không có tính toán.

Chỉ riêng box office này một hạng, hắn liền có thể thu hồi 4000 vạn dollar đầu tư hơn nữa thực hiện lợi nhuận, huống chi còn có DVD, TV bản quyền cùng internet truyền phát đẳng phần đông quanh thân thu nhập phân thành.

Căn cứ PwC đánh giá, này bút 4000 vạn dollar đầu tư, đại khái có năng lực vì hắn mang đến 3500 vạn dollar đến 4000 vạn dollar lợi nhuận.

Chẳng sợ phóng nhãn toàn bộ Hollywood thậm chí toàn mĩ giới kinh doanh, đây đều là một bút siêu cao lợi nhuận đầu tư.

Tại truyền thống chế tác nghiệp chỉ có thể có 10% thậm chí càng thiếu lợi nhuận hôm nay, một bộ đại bán Hollywood điện ảnh có khả năng đạt được lợi nhuận xác thật làm người ta líu lưỡi.

Đây cũng là vì sao đều biết điện ảnh là cao phiêu lưu nghề, còn có nhiều người như vậy điên cuồng đầu tư trọng yếu nguyên nhân.

Dưới tình huống thông thường, một bộ siêu cấp đại bán điện ảnh, thường thường có thể bù lại ba bốn bộ thất bại điện ảnh mang đến thiếu hụt.

Đương nhiên, kia vài đi lên bảng xếp hạng siêu cấp đại kẻ không đáng tin không ở trong đó.

Từ [ Iron Man ] trung đạt được ích lợi, Matthew chuẩn bị trực tiếp đầu nhập đến [ Iron Man 2] cùng [ Captain America ] trong, người trước sắp bắt đầu trù bị, người sau cũng có cụ thể thư diện kế hoạch.

Về phần Marvel ảnh nghiệp lên kế hoạch một bộ khác Thor, hắn không tính toán đầu tư.

Đồng thời,[ Hancock ] Bắc Mĩ cụm rạp chi lữ cũng dần dần tiếp cận chung điểm, này bộ phim cao khai thấp đi xu thế rất rõ ràng, phát hành hơn hai tháng, box office lại vô bùng nổ chi lực.

Trước mắt, bộ phim này Bắc Mĩ box office vừa đột phá 3 ức dollar, toàn cầu box office chạm đến 7 ức dollar.

Nhưng Bắc Mĩ thị trường đan ngày thu nhập liên tục hơn một tuần đều tại trăm vạn trở xuống, cự ly Bắc Mĩ hạ màn cũng sẽ không quá xa .

Matthew chú ý qua này mấy, tinh lực trở lại [ bộ đội đặc chủng ] kịch tổ huấn luyện trong, trung gian tiếp đến Lily - Collins mời, bồi nàng cùng đi nhìn Mĩ quốc thần tượng vòng chung kết.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 679: Khán Giả Chuyên Nghiệp

Vòng chung kết còn tại tiến hành quán quân trao giải, Matthew mang theo Lily - Collins trước tiên ly khai trực tiếp đại sảnh, vừa có không ít người nhận ra hắn, không bám chặt rời đi mặt sau khẳng định sẽ bị vây trụ.

Tại sáu danh bảo tiêu hộ vệ dưới, hắn cùng Lily - Collins lên một chiếc bôn trì chống đạn ô tô.

“Đi nơi nào?” Matthew hỏi.

Lily - Collins sớm liền không cùng Matthew khách khí , nói,“Tìm một chỗ ăn đêm đi, ta đói bụng.”

Matthew mắt nhìn bên ngoài, đối Braun - Williams nói,“Đi Egory phòng ăn (nhà hàng).”

Này gia phòng ăn (nhà hàng) liền tại phụ cận, Italia phong vị ăn khuya phi thường có đặc sắc, hắn từng đi qua một lần.

Bất quá năm phút đồng hồ sau, Matthew cùng - Lily Collins liền đi vào phòng ăn (nhà hàng), hắn sáu danh bảo tiêu đồng dạng theo tiến vào, phân tán đến phụ cận hai trương trên bàn cơm,

Lily - Collins nhìn nhìn Braun - Williams, hỏi,“Đoạn thời gian trước sự tình còn không có giải quyết sao?”

Matthew điểm hảo đồ ăn, đem menu hoàn cho phục vụ sinh, lúc này mới nói,“Không có.” Hắn cười cười,“Không cần lo lắng, nơi này là Los Angeles, không phải Tijuana.”

Có một số việc không tốt đối Lily - Collins nói, chung quy nàng vẫn là mười chín tuổi tiểu cô nương.

Liền tại ba ngày phía trước, tại hắn bên này liên tiếp không ngừng tạo áp lực dưới,FBI cùng California cảnh sát liên hợp Mexico phương diện, tại Tijuana lại tiến hành một hồi đột kích, không thiếu độc phiến biến thành chim sợ cành cong, lại không có bắt được phun sơn giả cung ra hai danh mục tiêu nhân vật.

Dựa theo Helen - Hermann thuyết pháp, Mexico cảnh sát bên kia khả năng để lộ tin tức.

Toàn thế giới đều biết, Mexico độc phiến sở dĩ như thế hoành hành, cùng Mexico cảnh sát hủ bại có trực tiếp liên hệ.

Hiện nay xã hội này, cái gì độc phiến hoặc là hắc bang linh tinh , tại cường hữu lực cơ quan quốc gia trước mặt đều là tra.

Matthew cũng không phải quá mức lo lắng,FBI suy tính kia hai danh mục tiêu nhân vật vô cùng có khả năng chạy đi Columbia hoặc là càng xa địa phương.

Đương nhiên, hắn không có thả lỏng cảnh giác, đối phương lẻn vào California cũng nói không chừng, chung quy Tijuana cùng California vỏn vẹn cách một bức tường mà thôi.

Lily - Collins xuất thân tại sung túc gia đình, đối với này mấy lý giải không nhiều, thuận miệng hỏi vài câu, đề tài cũng liền chuyển dời đến vừa xem qua Mĩ quốc thần tượng thứ tám quý vòng chung kết mặt trên.

“Các giám khảo đều điên rồi sao? Thế nhưng khiến Kris Allen chiến thắng Adam - Lambert lấy đến quán quân !” Lily - Collins tựa hồ tương đương khó chịu,“Adam hắn thanh âm tương đối đặc biệt một điểm, Kris Allen xướng rất bình thường, dù sao ta không phải thực thích.”

Nàng xem đến Matthew thờ ơ, còn nói thêm,“Nói thật, liền đêm nay biểu hiện đến nói. Kris Allen tựa như ta đi tửu ba uống rượu, nghe được quầy bar bên trên nhân tại ca hát. Adam - Lambert đâu, vừa nghe tựa như nghe nhạc thủ ở trên vũ đài ca hát.”

“Này......” Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Ta cảm giác đều không sai biệt lắm đi?”

Lily - Collins trợn mắt,“Ngươi âm nhạc thưởng thức trình độ quá kém !”

Phục vụ sinh lúc này đem hai người điểm ăn khuya lục tục đưa lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Lily - Collins còn nói thêm,“Ngươi không thấy được Adam - Lambert biểu diễn khi, hàng phía trước rất nhiều người xem đều phi thường phấn khởi sao? Còn có người đều kích động rơi lệ !”

Xác thật, tiết mục tiến hành thời điểm, hàng phía trước người xem đại đa số đều dị thường kích động phấn khởi, phảng phất tiết mục có thể khắc sâu kích phát bọn họ cộng minh như vậy.

Nhưng Matthew trà trộn Hollywood nhiều năm, vẫn là Thiên Sứ trù tính công ty cuối cùng hộ khách, tự nhiên biết kia vài người xem không giống thoạt nhìn đơn giản như vậy.

“Lily......” Matthew không có ngay mặt đáp lại Lily - Collins mà nói, ngược lại hỏi,“Ngươi phía trước tại Nickelodeon kênh chủ trì tiết mục thời điểm, không có như vậy người xem sao?”

“Cái gì người xem?” Lily - Collins không quá minh bạch Matthew ý tứ.

Matthew dứt khoát nói thẳng,“Chính là cùng loại đêm nay như vậy khán giả chuyên nghiệp.”

Lily - Collins ngẩn người,“Bọn họ không phải phổ thông người xem?” Nàng vỗ dưới đầu,“Chẳng lẽ đây chính là trong lời đồn khán giả chuyên nghiệp?”

Nàng phía trước ngắn ngủi chủ trì qua nhi đồng tiết mục, không có trực tiếp tiếp xúc qua, lại nghe nói qua.

Matthew gật gật đầu,“Không chỉ là khán giả chuyên nghiệp, nghiêm khắc nói lên, trong đó tuyệt đại bộ phận còn theo chúng ta đến từ cùng gia trù tính công ty.”

Lily - Collins rất ngoài ý muốn,“Bọn họ theo chúng ta đều là Thiên Sứ trù tính công ty hộ khách?”

“Hơn hai năm trước, Helen thành lập một nhà Thiên Sứ trù tính công ty công ty con, đem lâm thời diễn viên nghiệp vụ bóc ra đi ra ngoài.” Matthew bình tĩnh nói,“Nàng đồng thời khai thác khán giả chuyên nghiệp thị trường, trước mắt vi American Idol, Tonight Show đẳng rất nhiều tiết mục cung cấp người xem phục vụ...... Ân, phương diện này nghiệp vụ hẳn là toàn Hollywood số một số hai .”

“Ta cho rằng Helen chỉ làm cao tầng nghiệp vụ đâu.” Lily - Collins gãi gãi khuôn mặt.

Matthew nở nụ cười,“Đừng xem nhẹ này mấy thấp tầng nghiệp vụ, hai tháng trước ta xem qua Helen một phần báo biểu, phương diện này thu nhập tương đương khả quan.”

Thực ra này bộ phận nghiệp vụ cùng lâm thời diễn viên cơ bản là giao nhau , lâm thời diễn viên đối với người xem đến nói đều là xa lạ gương mặt, đài truyền hình cùng chế tác công ty thu âm hoặc là trực tiếp tổng nghệ loại hình tiết mục khi, hoàn toàn có thể cho trong đó điều kiện tương đối xuất sắc một ít, ngồi ở máy quay phim dễ dàng chụp đến trên vị trí, đi giả mạo phổ thông người xem.

Nguyên bản Helen - Hermann chính là làm thấp tầng lâm thời diễn viên nghiệp vụ lập nghiệp, Thiên Sứ trù tính công ty mấy năm nay vẫn không có buông tay qua phương diện này nghiệp vụ, chỉ là sau này vì vận doanh cần, chuyên môn bóc ra đến một cái khác công ty con bên trong.

Trong tay nắm có đại lượng lâm thời diễn viên tài nguyên, khai thác khán giả chuyên nghiệp nghiệp vụ cũng liền có cơ sở.

“Ta phía trước nghe nói qua khán giả chuyên nghiệp, không chân chính tiếp xúc qua.” Lily - Collins hảo kỳ hỏi,“Bọn họ thu nhập thế nào?”

Matthew hồi tưởng dưới tại Helen - Hermann chỗ đó nhìn thấy số liệu, nói,“Còn có thể.” Hắn gặp Lily - Collins phi thường hảo kì, đơn giản giải thích nói,“Hai năm nay, không chỉ là tứ đại TV võng, rất nhiều chế tác công ty đều tại phạm vi lớn đề cập chương trình thực tế cùng âm nhạc tuyển tú tiết mục, giống American Idol đều làm đến thứ tám quý, rất nhiều tiết mục trừ nội dung bản thân ngoài, người xem cảm xúc phản ứng cũng là xem điểm.”

Lily - Collins tự hỏi một chút, gật đầu phụ họa nói,“Giống như thật sự là như vậy a, hai năm nay TV tiết mục cấp người xem màn ảnh càng ngày càng nhiều .”

“Không nói khác, chúng ta liền nói American Idol đi.” Matthew tiếp tục nói,“Rất nhiều tuyển thủ lên đài biểu diễn thời điểm, hàng phía trước người xem thường thường đều sẽ nghe được như si như túy, nhắm mắt ngâm nga thậm chí cảm động đến rơi lệ đầy mặt đều đi ra đẳng khoa trương hành vi cũng có.”

Hắn không khỏi cười lên,“Bọn họ diễn càng thật, kiếm được tiền lại càng nhiều.”

Bắc Mĩ đài truyền hình thật sự là nhiều lắm, lại không có quốc gia đài truyền hình linh tinh nhất thống nghề lão đại, các đài truyền hình ở giữa tiết mục cạnh tranh đại, đài truyền hình vì ratings cùng xây dựng tiết mục hiệu quả, sẽ tưởng ra rất nhiều ra ngoài dự liệu sách lược.

Thực ra, này trong giới giải trí căn bản không tính là bí mật, vì tìm kiếm này một chút khán giả chuyên nghiệp, rất nhiều đài truyền hình sẽ xuyên thấu qua trên mạng thông báo tuyển dụng trạm tiến hành mời chào, hoặc là bao bên ngoài cấp cùng loại Thiên Sứ trù tính công ty như vậy chuyên nghiệp công ty xử lý.

Làm khán giả chuyên nghiệp đương nhiên muốn có nhất định biểu diễn tài hoa, muốn có thể khóc thời điểm tất yếu lập tức khóc đi ra, say mê thời điểm nháy mắt chìm đắm tại trong đó, cần ra sức thét to thời điểm giọng tuyệt đối muốn đủ đại.

Một hàng này đồng dạng có cửa, tối cao tầng khán giả chuyên nghiệp, thu âm một hồi 3 giờ tiết mục là có thể thực thu 300 đến 500 dollar, giống dưới đài lớn tiếng vỗ tay lại vỗ tay lại kêu tương đối thấp tầng cái loại này,3 giờ tiết mục thu âm cũng sẽ có 50 dollar đến 200 dollar bất đồng nhập trướng.

Từng chính là lâm thời diễn viên một thành viên, Matthew tại Helen - Hermann chỗ đó nhìn thấy tương quan tư liệu khi, đặc biệt chú ý một chút, đáng tiếc hắn làm lâm thời diễn viên thời đại, này nghề còn không có chân chính thành quy mô phát triển lên đến, bằng không đương khán giả chuyên nghiệp, cũng không về phần kiếm tiền như vậy khó.

Hiện tại có thể bước vào khán giả chuyên nghiệp cửa lâm thời diễn viên thu nhập, so với chỉ quay phim đương bối cảnh kia vài lâm thời diễn viên mạnh hơn nhiều.

Tỷ như Helen - Hermann vận tác khán giả chuyên nghiệp trên cơ bản chia làm ba cấp, đệ nhất cấp 300 đến 500 dollar một hồi, chức trách muốn bị màn ảnh định hình quay chụp, cũng chính là cảm động đến khóc cùng say mê đến không thể tự thoát ra được loại hình; Đệ nhị cấp vi 100 đến 200 dollar tả hữu một hồi, chức trách là muốn ngồi ở tới gần vũ đài vị trí cố gắng trợ uy; Đệ tam cấp còn lại là 50 dollar một hồi, chủ yếu chức trách là đánh kia vài có chứa tuyển thủ danh tự đăng bài.

Biểu diễn khi, kia vài vi tuyển thủ kêu được tối hung, cố gắng mãnh liệt nhất, còn có trong tay giơ đăng bài , căn bản không phải tuyển thủ phấn ti.

Giống American Idol chế tác phương, mỗi một quý đều sẽ hướng Thiên Sứ trù tính công ty dự chi một bút phí dụng, sau đó Helen - Hermann cấp dưới sẽ từ nhất chúng lâm thời diễn viên hộ khách trong, tuyển ra thích hợp quay chụp yêu cầu người xem nhân tuyển, tham dự tiết mục thu âm hoặc là hiện trường trực tiếp.

Này một khối thị trường hiện tại có tương đương quy mô, dựa theo Helen - Hermann thuyết pháp, năm trước thị trường quy mô cao tới 2 ức dollar tả hữu.

Lại nói, Helen - Hermann cùng hắn giống nhau vô lợi không dậy sớm, không có ích lợi khẳng định sẽ không tiến quân này nghề.

Đương nhiên, tựa như diễn viên như vậy, khán giả chuyên nghiệp cũng là cần trải qua huấn luyện .

Trù tính công ty cũng sẽ vì này một đám thể trước tiên an bài biểu diễn học tập, lệnh bọn họ càng thêm đầu nhập trong. Trừ đó ra, trên ngoại hình giá thu phí đều tồn tại sai biệt, ngoại hình hảo giá sẽ càng cao, an bài các nàng ngồi ở tối tới gần vũ đài trên vị trí, tiết mục mùa thịnh vượng tháng thu vào quá vạn đều có khả năng.

Matthew cùng Lily - Collins vừa ăn vừa nói chuyện này mấy trong giới bát quái, hai người thường thường liền sẽ cùng nhau vui vẻ cười rộ lên, ở chung phi thường khoái trá, không qua đêm tiêu còn chưa ăn xong, Lily - Collins mẫu thân liền mang đến điện thoại, yêu cầu nàng sớm một chút về nhà.

Ăn xong ăn khuya, Matthew trực tiếp đem Lily - Collins đuổi về Beverly Hills.

Có lẽ là gia đình xuất thân thêm thuở nhỏ sinh hoạt hậu đãi, tiến vào này nghề lại phát triển tương đối thuận lợi quan hệ, Lily - Collins so với hắn gặp qua đại bộ phận nữ diễn viên tương đối muốn đơn giản một ít.

Ngày hôm sau, Lily - Collins cùng Matthew gọi điện thoại tới, nàng rời đi Los Angeles, đi theo [ Twilight ] kịch tổ bắt đầu toàn mĩ tuyên truyền thông cáo chi lữ.

Matthew cũng trở lại kịch tổ, chuẩn bị tham gia [ bộ đội đặc chủng ] quay chụp.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 680: Hunger Games

Studio bên trong trường quay bố trí trở thành một loại nhỏ căn cứ quân sự, hai chiếc xe bọc thép cùng mấy chiếc việt dã quân xe dừng ở nơi sân trong, mỗi một chiếc xe bên cạnh đều đứng vài danh hạng nặng võ trang xốc vác binh lính.

Trong đó đi đầu xe bọc thép biên, Matthew tại máy quay phim màn ảnh quay chụp dưới, thuần thục đội bao tay, trên lưng súng tự động, xoay người hướng tới đoàn xe mặt trước nhất đi.

Chủ máy quay phim vẫn theo hắn đi lại, tại trên thanh trượt hoạt động, màn ảnh chặt chẽ nhắm ngay hắn thân ảnh.

Đồng trắc bốn mươi lăm góc vị trí, còn có một đài máy quay phim thủy chung tại chụp hình Matthew mặt bộ đặc tả, tựa hồ toàn trường sở hữu hết thảy, đều đang vì hắn phục vụ.

Đây chính là kịch tổ tuyệt đối nhân vật chính đãi ngộ.

“Nghiêm !”

Nhìn thấy Matthew lại đây, một danh thượng úy lập tức la lớn, sau đó đoàn xe bên cạnh sở hữu binh lính nháy mắt thẳng tắp thân hình.

Matthew đi đến đoàn xe chính giữa, dừng lại cước bộ, xoay người đối mặt cấp dưới binh lính, nói,“Nghỉ.”

Bọn lính hai tay đặt ở sau lưng, ánh mắt tập trung tại Matthew trên người, chờ đợi hắn phát biểu.

“Nhiệm vụ lần này, bắc ước cần tinh anh trong tinh anh, cho nên tìm đến chúng ta.” Hắn thanh âm không tính lớn, lại dị thường vang dội,“Mục tiêu của chúng ta là bí ẩn tại hai trăm tám mươi lăm km ngoại khủng bố phần tử, trong tay bọn họ có được trọng hỏa lực, lần này hành động vi ẩn nấp đột tập !”

Hắn ánh mắt từ mọi người trên mặt đảo qua, còn nói thêm,“Sơn gian dày đặc sương mù dày đặc, phi cơ trực thăng không thể cung cấp không trung viện trợ, chúng ta ngồi xe đến vùng núi bên ngoài, đi bộ tám km sơn đạo, vào ngày mai rạng sáng bốn giờ phát động công kích !”

Bọn lính vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt kiên định.

Matthew gật gật đầu,“Phân đội nhỏ, cuối cùng mười phút chuẩn bị, hiện tại giải tán, mười phút sau xuất phát !”

Theo sau, Matthew thu thập hảo vũ khí, kéo ra trung gian một chiếc xe cửa xe, ngồi ở trên ghế phó, hắn phó thủ cũng lên xe, ngồi ở trên chỗ điều khiển.

“Lần này địch nhân phi thường cường đại.” Matthew đối điều khiển vị bên kia nói,“John, không cần khinh thường.”

John gật đầu, sau đó phát động quân xe, động cơ tiếng nổ vang lập tức vang lên, sau đó loa trung truyền đến Stephen - Sommers thanh âm,“Này một điều qua !”

Matthew đẩy ra cửa xe xuống xe, tiếp được bao tay giao cho bên cạnh kịch tổ trợ lý, tháng mười Los Angeles, mang tác huấn bao tay, rất dễ dàng ra mồ hôi.

“Chuyển trường !” Stephen - Sommers lại la lớn,“Hiện tại chuyển đi sân số 2 ! nửa giờ sau bắt đầu quay chụp !”

Sân số 2 tại studio tối bên trái, Matthew mang theo công tước vũ khí trang bị, hướng bên kia đi.

Bởi vì chỉnh bộ phim thiết kế khá nhiều chiến đấu cảnh tượng, vì quay chụp nơi sân dựng phương diện suy xét, kịch tổ chuyên môn lựa chọn Hughes phi cơ hán do cơ bằng cải biến mà đến đặc đại studio làm nội cảnh quay chụp .

[ G.I. Joe: Rise of Cobra ] công tác nhân viên từ đầu năm nay đến hiện tại, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian trung, tại Hughes phi cơ hán mấy cái kho máy trong studio, nội dựng 160 nhiều tòa bố cảnh, bao gồm cự đại đô thị chiến đấu tầng, bộ đội đặc chủng tàu ngầm, quân bị nghiên phát trung tâm phi đạn giếng phát xạ đẳng.

Mà bộ đội đặc chủng địa hạ căn cứ là tối làm người ta chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi bố cảnh, nó tổng cộng có vài tầng, ở trong chứa đô thị chiến đấu khu, đáy biển chiến tranh khu, chỉ huy trung tâm, giống mê cung như vậy hành lang, phòng chữa bệnh, giải trí hưu nhàn thất đợi đã (vân vân), thậm chí có một chiếc có thể đem phi cơ lên tới mặt đất thang máy.

Thần kỳ nhất là, này hết thảy đều có thể sử dụng, trên vách tường có đèn điện công tắc, bật đèn là sẽ sáng.

Này có thể nói là điện ảnh công nghiệp vĩ đại nhất địa phương chi nhất.

Cho nên, quay chụp một bộ khoa học viễn tưởng phim hành động độ khó, so phim nghệ thuật không biết muốn lớn bao nhiêu lần.

Matthew tiến vào trường quay, động tác chỉ đạo Craig - Henderson đem hắn cùng nữ chính Sienna - Miller triệu tập ở cùng nhau.

Nhìn thấy mặc màu đen bó sát người áo da Sienna - Miller, Matthew đối với nàng gật gật đầu, Sienna - Miller đồng dạng gật đầu làm đáp lại, này bộ phim phía trước hai người không có đánh qua giao tế, bất quá tiền kỳ huấn luyện cùng tập luyện hai tuần, hai người coi như là tương đối quen thuộc .

Craig - Henderson trước mang theo hai người quen thuộc một lần tẩu vị, sau đó nói,“Matthew, của ngươi lần này đột tập hành động lấy thất bại mà chấm dứt, toàn đội chỉ có ngươi một người giết ra vòng vây, cảnh này thiết kế là vì đột xuất ngươi cường đại cá nhân vũ lực.”

Matthew không có nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu.

Đây là chỉnh bộ phim mở màn hí, làm một bộ động tác khoa học viễn tưởng loại hình phim, bắt đầu đến một hồi hỏa bạo động tác trường hợp là tất yếu , đại khái tình tiết chính là hắn suất lĩnh phân đội nhỏ tiếp nhận mệnh lệnh đột tập khủng bố phần tử, lại bởi vì bên trong nhân viên bán, lọt vào số lượng gấp mười lần địch nhân bao vây tiêu diệt, tuy rằng phân đội nhỏ sát thương gấp bội với mình địch nhân, nhưng này mấy không phải bình thường khủng bố phần tử trang bị phi thường cường hãn vũ khí, chỉ có công tước một người giết ra vòng vây.

Đương nhiên, công tước ở trong này gặp nữ chính nam tước phu nhân, hai người là cựu ái.

Vô luận động tác hí tình tiết, vẫn là nam nữ nhân vật chính quan hệ thiết lập, cũng không có bất cứ đáng giá ca ngợi địa phương, tình tiết nội dung tuyệt đối khuôn sáo cũ.

Đây cũng là Matthew cùng Stephen - Sommers yêu cầu kết quả.

Đặc biệt là Stephen - Sommers, kinh lịch qua [ Van Helsing ] quái vật đại dung hợp sang tân thất bại sau, hắn lại trở về dễ dàng nhất thành công lộ số hóa hình thức.

“Sienna......” Craig - Henderson lại quay đầu đối Sienna - Miller nói,“Trừ tẩu vị khi ta nói động tác yếu điểm, còn có một điểm ngươi muốn nhớ kỹ, tất yếu toàn bộ hành trình bảo trì một bộ lạnh lùng gương mặt, giống như là cỗ máy giết người như vậy.”

“Ta minh bạch.” Sienna - Miller nói.

Craig - Henderson đối Matthew cùng Sienna - Miller gật gật đầu, xoay người ly khai.

Matthew tiếp nhận trợ lý đưa tới súng ống cùng mặt khác vũ khí, tại cùng trang sư hiệp trợ dưới mặc hoàn tất, sau đó hướng tới này khủng bố phần tử căn cứ lối vào đi.

Hắn nhân vật quay chụp thủy phát vị trí ở bên kia, Sienna - Miller không có cùng lại đây, nam tước phu nhân là lần này phục kích khủng bố phần tử quan chỉ huy, ban sơ quay chụp vị trí tại bên trong căn cứ.

Cảnh này, ưu tiên quay chụp đương nhiên là Matthew vai diễn, đạo diễn Stephen - Sommers liền tại cửa chỉ huy bố trí nơi sân.

Mười phút sau, hết thảy chuẩn bị hoàn tất, trợ lý đạo diễn hô bắt đầu.

Nháy mắt, tiếng súng vang thành một mảnh, ngẫu nhiên còn có tiếng nổ mạnh truyền đến, ánh lửa cùng sương khói liên tiếp không ngừng xuất hiện.

Matthew nhanh chóng xông vào căn cứ đại môn, một chiến thuật quay cuồng sau, nâng súng ngắm chuẩn phía trước xạ kích, đột kích súng trường họng súng lóe qua hỏa diễm, đối diện một danh khủng bố phần tử theo tiếng ngã gục, hắn theo sau lắc mình trốn vào một cây cột mặt sau, lại từ Trụ tử bên kia lóe ra, phảng phất mở cheat như vậy, lại nổ súng xạ kích, lại có khủng bố phần tử bị đánh gục.

Phía sau John cũng cùng vào căn cứ đại môn, Matthew quay đầu nhìn thoáng qua, liên tiếp đối John bên kia khoa tay múa chân mấy cái chiến thuật thủ thế, John lập tức nói khẽ với bên cạnh mấy người nói,“Chúng ta quanh co bọc đánh !”

“Yểm hộ !”

Matthew lớn tiếng hô một câu, từ sau cột quay cuồng mà ra, nâng thương liên tục xạ kích, phụ cận binh lính cũng phân phân tự động xạ kích, hấp dẫn phía trước khủng bố phần tử lực chú ý, để John tiểu đội quanh co bọc đánh.

Tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh càng thêm dày đặc, Matthew lại hô,“Lựu đạn ! mười một giờ phương hướng, hai phát liên xạ !”

Lập tức, có hai danh binh lính liên tiếp sử dụng súng ống vắt ngang lựu đạn phát xạ khí, mười một giờ kịch tổ dự mai hỏa dược bạo tạc, ánh lửa lóng lánh trung oanh long long tiếng nổ mạnh truyền tới.

“Đình !”

Dưới trường hợp này, Stephen - Sommers khẳng định muốn sử dụng loa chỉ huy quay chụp,“Này một điều qua ! bổ trang, mười phút sau tiếp tục quay chụp.”

Kế tiếp quay chụp bắt đầu phân mảnh, đều là chút hai ba giây đoản màn ảnh, đồng dạng là dùng đến triển lãm Matthew lãnh đạo năng lực cùng cường hãn cá nhân vũ lực.

Tuy rằng nhân số ít, nhưng này mấy phổ thông khủng bố phần tử, căn bản không phải tinh nhuệ tiểu đội đối thủ.

Bất quá, trận chiến đấu này kết cục chú định là lấy công tước phân đội nhỏ thất bại mà kết thúc, tại John tiểu đội quanh co thành công, sắp toàn diệt khủng bố phần tử thời điểm, một chi số lượng càng nhiều khủng bố phần tử đội ngũ tại nam tước phu nhân chỉ huy dưới đột nhiên giết ra, cải biến toàn bộ chiến cuộc.

Trận chiến đấu này hí quay chụp ước chừng bốn ngày, mới đến kết thúc giai đoạn.

Cuối cùng kết thúc vai diễn trung, Matthew cố gắng muốn đem toàn bộ tiểu đội một lần nữa tập kết, nhưng đối mặt số lượng cùng vũ khí trang bị toàn diện chiếm ưu địch nhân, căn bản vô lực hồi thiên.

“Hắn phi thường xuất sắc, không phải sao?”

Trường quay bên ngoài, đến từ Paramount ảnh nghiệp người sản xuất Lorenzo - Bonaventura đối Hasbro CEO Brian - Goldner nói,“Thân thủ, kỹ xảo biểu diễn, chuyên nghiệp tố dưỡng cùng chuyên nghiệp trình độ, đều là này trong giới tốt nhất nhân chi nhất.”

Brian - Goldner lại nói,“Giống như kỹ xảo biểu diễn không phải đâu?”

Lorenzo - Bonaventura cười cười,“Brian, đừng dây dưa điểm ấy .” Hắn chỉ chỉ cầm trong tay chủy thủ phóng đổ một rắn hổ mang binh lính Matthew, nói,“Ta biết, ngươi đối Matthew yêu cầu sửa chữa kịch bản, lấy hắn nhân vật làm tuyệt đối nhân vật chính thực hiện bất mãn, nhưng ngươi nghĩ tới hay không, hắn vai diễn đột xuất có thể mang đến bao nhiêu ưu việt?”

Brian - Goldner không nói gì.

“[ Hancock ] cái loại này cố sự hỗn luận, logic không thông đại phim dở đều có thể đại bán, vì sao?” Lorenzo - Bonaventura cũng không cần Brian - Goldner trả lời, nói thẳng,“Liền bởi vì nam chính là Matthew - Horner !”

Hắn cường điệu nói,“Nói như thế, chẳng sợ cố sự so [ Hancock ] còn lạn, Matthew - Horner diễn viên chính phim cũng có thể đại bán ! chỉ cần hắn này nhân xuất hiện ở trên màn ảnh, liền có thể hấp dẫn số lượng trăm vạn thậm chí ngàn vạn kế người xem mua vé, liên quan khiến tác phẩm sinh ra cự đại lực ảnh hưởng.”

“Thế nhưng......” Brian - Goldner vẫn là nói,“Quá mức cường điệu Duke nhân vật này, bất lợi với chúng ta quanh thân sản phẩm tiêu thụ.”

Lorenzo - Bonaventura khoát tay,“Chúng ta muốn tạo ra là cả một hệ liệt, Matthew có năng lực vì đệ nhất bộ mang đến thành công, chúng ta mới có hệ liệt hóa khả năng.”

Brian - Goldner không có lại nói cái gì.

Một ngày quay chụp kết thúc, Matthew tại bọn bảo tiêu hộ vệ dưới phản hồi Horner trang viên, bất quá buổi tối hắn cũng không không nhàn, cần xử lý mặt khác phương diện công tác, tỷ như [ Twilight ] cùng [ Fast and Furious 4] tiến triển, tỷ như một ít bưu kiện.

Tại Bella - Anderson phát đến một phần bưu kiện thượng, hắn thấy được [ Hunger Games ] tên này.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 681: Muốn Cầm Bản Quyền Không Dễ Dàng

Ngày hôm sau quay chụp, Matthew chỉ có buổi sáng vai diễn, quay chụp hoàn thành sau, đi hướng Burbank Thiên Sứ trù tính công ty thời điểm, cố ý khiến Braun - Williams tại đi ngang qua một tiệm sách ngừng một hồi, khiến một danh bảo tiêu tiến tiệm sách, xem xem có hay không [ Hunger Games ] tiểu thuyết tại bán.

Tối hôm qua nhìn thấy bưu kiện, là Bella - Anderson thu thập mới nhất [ New York thời báo ] đọc sách đề cử, từ năm trước lấy xuống [ Twilight ] hệ liệt bản quyền bắt đầu, hắn trợ lý đoàn đội vẫn có chuyên gia tại nhìn chằm chằm phương diện này.

Matthew không có cách nào khác cùng Bella - Anderson cụ thể nói chú ý nào bộ tiểu thuyết, cho nên dứt khoát khiến nàng đem mỗi kỳ tiểu thuyết đề cử cùng sách bán chạy bảng xếp hạng phụ bản đều đúng lúc truyền đến hắn bên này.

Rốt cuộc, hắn đợi đến [ Hunger Games ] xuất hiện.

“Boss......”

Một danh bảo tiêu kéo ra cửa xe, đem một quyển không tính dày tiểu thuyết đưa cho Matthew,“Ngươi xem là này một bản sao?”

Matthew tiếp nhận tiểu thuyết, cúi đầu nhìn thoáng qua, tiểu thuyết bìa mặt là một thiêu đốt kim sắc chiếc nhẫn, chiếc nhẫn trong có một chỉ cắm mũi tên tiểu điểu, phía dưới có hai hàng chữ mẫu, phân biệt là thư danh [ Hunger Games ] cùng tác giả Suzanne Collins.

“Hẳn là không sai.” Matthew triều bảo tiêu khoát tay, chờ hắn lên phó điều khiển, lại đối lái xe Braun - Williams nói,“Đi thôi.”

Ô tô phát động, chạy lên đi thông Burbank đường cao tốc.

Đến Burbank cần một ít thời gian, thừa dịp ở trên xe không có việc gì, Matthew lật ra tiểu thuyết nhanh chóng xem lên.

“Ta tỉnh ngủ thời điểm, giường mặt khác nửa bên lạnh như băng . Ta vươn tay tưởng thăm dò một chút Prim lưu lại trong chăn dư ôn, kết quả chỉ mò đến thô ráp vải bạt đệm trải giường, nàng chuẩn là lại làm ác mộng, bò đến mụ mụ trong ổ chăn đi. Ân, chuẩn không sai. Hôm nay là thu hoạch tiết.”

“Ta dùng cánh tay dựng lên thân mình, trong phòng rất sáng, vừa lúc thấy được bọn họ......”

Ra ngoài Matthew đoán trước, tiểu thuyết là lấy nữ chính Katniss ngôi thứ nhất cùng đệ nhất thị giác đến miêu tả .

Tuy rằng đọc có chút không được tự nhiên, hắn vẫn là tiếp tục nhìn xem đi, chung quy đây không phải hứng thú đam mê, mà là quan hệ đến tương lai đầu tư ích lợi.

Matthew lật xem bất quá hai mươi đến trang, liền hoàn toàn xác định đây là đại biểu tỷ từng diễn viên chính kia bộ điện ảnh, cứ việc tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, hắn chỉ là kéo nhìn một chốc đệ nhất bộ phim, bất quá cùng loại đại đào sát thiết lập vẫn là có ấn tượng .

Hắn lật xem tốc độ phi thường mau, ô tô đến Burbank phía trước, đại khái liền đem này quyển sách phiên một lần.

Dùng giới điện ảnh lưu hành lời đến nói, đây là một bộ điển hình thanh xuân thần tượng phản xã hội không tưởng tiểu thuyết.

Tại tương lai Bắc Mĩ châu, Panem quốc thành lập tại một mảnh phế tích bên trên, nó trung tâm Capitol ở mười hai khu trung ương.

Mỗi năm, mười hai khu đều bị bách hướng Capitol đưa đi tuổi tại 12 tuổi chí 18 tuổi thiếu nam thiếu nữ các một danh làm “Cống phẩm”, tham gia “Hunger Games”. Đây là một hạng tàn khốc mà đáng sợ sinh cùng tử thi đua, sở hữu cống phẩm tất yếu chiến đấu đến chết, cuối cùng người sống sót chính là người thắng.

Đấu trường là trải qua nhân công bố trí sâm lâm, hoang nguyên, thi đua trung, liệp sát, truy tung, đói khát, ngụy trang, trí đấu đẳng sinh tử tồn vong trường hợp, đều bị TV hiện trường trực tiếp đến toàn quốc, mỗi người đều tất yếu quan khán, hơn nữa muốn trở thành ngày hội như vậy chúc mừng. Đối với Capitol, đây là niên độ thịnh hội, là một hồi trò chơi; Đối với mặt khác mười hai khu, còn lại là nhục nhã cùng tra tấn.

Sinh tồn là 16 tuổi Katniss bản năng, nàng dựa vào tại mười hai khu rào chắn ngoại trộm săn, thu thập dã quả miễn cưỡng nuôi sống mụ mụ, muội muội cùng chính mình. Đương Katniss thay thế quất trúng “Sinh tử ký” muội muội tham gia Hunger Games khi, nàng minh bạch này đối với nàng ý nghĩa tử vong, nếu nàng tưởng sinh tồn, nàng tất yếu tại nhân tính cùng sinh tồn, tử vong cùng tình yêu ở giữa làm ra lựa chọn.

Tại đấu trường bên trên, Katniss cơ duyên xảo hợp bị đắp nặn thành “Thiêu đốt nữ hài”, lại cùng bản khu một cái khác cống phẩm Peeta tạo thành “Ngôi sao người yêu” Bị thụ chú mục. Nàng rất hoang mang chính mình cùng Peeta quan hệ, nàng ý đồ cứu vãn mặt khác thi đua giả sinh mệnh, cơ trí ứng đối trong trò chơi xuất hiện câu đố, này khiến nàng thành TV người xem chú ý trung tâm......

Cùng một cái khác thanh xuân hệ liệt tiểu thuyết phi thường tương tự,[ Hunger Games ] cũng như là một bộ khoác phản xã hội không tưởng áo khoác tình yêu tiểu thuyết.

Hơn nữa này tiểu thuyết cùng năm trước hắn vì tìm kiếm [ Hunger Games ] khi xem qua Battle Royale có trên trình độ rất lớn tương tự.

Tương lai truyền bá phạm vi rộng rãi , hoặc là quay chụp thành điện ảnh, khẳng định sẽ bị người nghị luận sao chép Battle Royale hệ liệt.

Bất quá, Matthew đối với này điểm căn bản không để ở trong lòng, Hollywood có chút thời điểm là rất bá đạo .

Hollywood công ty ở giữa, thậm chí là cùng Bắc Mĩ hoặc là Tây phương thế giới mặt khác công ty, đều phi thường chú ý bản quyền, nhưng này phạm vi ngoài địa phương, tác phong liền có chút bá đạo .

Tỷ như giống Battle Royale nguyên sản quốc, Hollywood có bao nhiêu điện ảnh bị nghị luận qua sao chép bọn họ hoạt hình hoặc là mặt khác văn học tác phẩm, song bên kia nhân cực ít khởi xướng bản quyền tố tụng, dù cho có người đánh bản quyền quan tòa, cũng rất khó thắng kiện.

Có thể nói như vậy, không ở Hollywood xác định giới bên trong quốc gia cùng địa khu, Hollywood trò chơi quy tắc căn bản là không suy xét bọn họ.

Một vô cùng coi trọng bản quyền cùng khế ước giới, lại không coi trọng mặt khác quốc gia cùng địa khu bản quyền khế ước, này tại Hollywood cũng không tính mới mẻ sự.

Mặt khác, này bộ tiểu thuyết trung còn tràn ngập kinh sợ cùng khoa học viễn tưởng nguyên tố.

Này mấy cũng có thể vi một bộ điện ảnh cải biên cung cấp bán điểm.

Matthew xem xong trong tay tiểu thuyết, xác định đây chính là [ Hunger Games ] nguyên tác sau, tự nhiên mà vậy liền tưởng đến cải biên điện ảnh.

Càng thêm quan trọng là, hắn từ tiểu thuyết sau trên bìa thấy được, này bản [ Hunger Games ] xuất bản ngày 2008 năm 9 nguyệt 14 ngày.

Nói cách khác, này bản tiểu thuyết chính thức diện thế bất quá hơn nửa tháng thời gian, hẳn là còn không có gợi ra nhân chú ý.

Mua tiểu thuyết điện ảnh bản quyền loại sự tình này, đương nhiên người cạnh tranh càng ít càng tốt.

“Này bản tiểu thuyết điện ảnh bản quyền?”

Thiên Sứ trù tính công ty trong văn phòng, Helen - Hermann nhìn trong tay tiểu thuyết bìa mặt, nâng kính mắt, hỏi,“[ Hunger Games ]? Tác giả Suzanne Collins? Ta luôn luôn chưa từng nghe qua tên này.”

Matthew mặc kệ này mấy, kéo ra ghế dựa ngồi ở bàn công tác đối diện, nói,“Ta vừa nhìn này bản tiểu thuyết, cùng [ Twilight ] như vậy, điển hình thanh xuân hướng loại hình, ta cảm giác có nhất định cải biên giá trị.”

Nghe nói như thế, Helen - Hermann không có lập tức đáp lại, ngược lại mở ra tiểu thuyết lật lật, lại tự hỏi một hồi, lúc này mới nói,“Thanh xuân loại hình tiểu thuyết đề tài hai năm nay dần dần tăng nhiều, nhưng điện ảnh cải biên như thế nào, bây giờ còn không có tương quan phim phát hành, ai cũng không thể cam đoan kết quả, ta đề nghị đẳng [ Twilight ] phát hành sau lại làm quyết định.”

Này không thể nghi ngờ là phi thường ổn thỏa sách lược, nếu [ Twilight ] này bản khoác mặt khác loại hình áo khoác điển hình thanh xuân tiểu thuyết cải biên thành công, thuyết minh này loại hình xác thật có thị trường, bằng không căn bản không tất yếu tại [ Hunger Games ] hệ liệt mặt trên lãng phí tài lực cùng thời gian.

Nhưng Matthew không như vậy xem, hiện tại [ Hunger Games ] đưa ra thị trường thời gian rất ngắn, chú ý tới nhân rất ít, thời gian kéo dài mà nói, ai biết hay không sẽ bính ra mặt khác người cạnh tranh?

“Ta cảm giác đi, đẳng [ Twilight ] phát hành, phim một khi đại bán, khả năng sẽ xuất hiện rất nhiều không thể khống nhân tố.” Matthew đem chính mình suy xét đại khái nói một lần, nhìn thấy Helen - Hermann rơi vào tự hỏi, còn nói thêm,“Lúc ta tới chuyên môn cho Bella - Anderson đánh điện thoại, Suzanne Collins là tân nhân tác gia,[ Hunger Games ] là nàng đệ nhất bộ xuất bản tác phẩm, bản quyền phí không có khả năng rất cao, mấy trăm vạn dollar ta cũng bồi được.”

Helen - Hermann kết thúc tự hỏi, nói,“Nếu ngươi lấy định chủ ý, kia liền làm tốt .”

Thẳng thắn giảng, số 13 điện ảnh phòng công tác mua tiểu thuyết điện ảnh bản quyền liền tính nàng không đồng ý cũng không quan trọng yếu, Matthew sở dĩ nói, một phương diện là cần nàng ra mặt đi đàm, một phương diện khác cũng là xuất phát từ đối với nàng này người đại diện tôn trọng.

Lại nói, mấy trăm vạn dollar đối Matthew thật không tính cái gì.

Matthew cũng không cùng Helen - Hermann khách khí, nói thẳng,“Ngươi phụ trách đi theo này bộ tiểu thuyết tác giả cùng nhà xuất bản tiếp xúc, tranh thủ có thể ở tháng này lấy xuống bản quyền, này bộ tiểu thuyết rõ ràng không phải chung kết, nếu là hệ liệt tiểu thuyết mà nói, tranh thủ liên tục tập bản quyền hoặc là ưu tiên mua quyền cũng lấy xuống.”

Helen - Hermann không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu.

“Của ngươi tiền thuê mà nói......” Matthew biết muốn cho nhân công tác tất yếu cấp thù lao đạo lý,“Tham chiếu [ Twilight ] hệ liệt thế nào?”

“Có thể.” Helen - Hermann ứng xuống dưới,“Ta này liền để người đi làm trước điều tra công tác.”

Matthew lại nói một câu,“Càng nhanh càng tốt.”

Helen - Hermann công tác hiệu suất luôn luôn rất cao,[ bộ đội đặc chủng ] mở màn đại chiến vai diễn vừa chụp xong, nàng đã đem thu thập đến trước tư liệu truyền đến Matthew trong tay.

Sự tình cũng không giống Matthew tưởng đơn giản như vậy.

Suzanne Collins là tân nhân tác giả không sai, lại không phải Stephanie - Meyer cái loại này sáng tác tiền đối giới điện ảnh cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả gia đình bà chủ, mà là một danh tư thâm nhi đồng TV tiết mục biên kịch, nàng vi “Nickelodeon” Nhi đồng đài sáng tác [ Clarissa đều biết ] cùng [ Gregor thần bí hồ sơ ] hệ liệt kịch, từng đạt được qua giải Emmy đề danh.

Thay lời khác đến nói, đây là một vị Hollywood người trong giới.

Muốn giá thấp từ như vậy một tư thâm biên kịch trong tay lấy đến tiểu thuyết điện ảnh bản quyền cũng không dễ dàng.

Còn có, nổi tiếng tác gia Stephen King đã vì này bộ tiểu thuyết viết qua lời bình: Tại phản diện xã hội không tưởng cố sự bên trong,[ Hunger Games ] là người nổi bật, cố sự tiết tấu nhanh chóng, thủy chung tràn ngập huyền nghi. Tác giả là văn tự cao thủ, dưới ngòi bút tuyệt không lời vô nghĩa, bí mật mang theo làm người ta sung sướng lạnh lùng hài hước. Đọc [ Hunger Games ] sẽ khiến nhân nghiện, phảng phất chơi điện tử; Ngươi biết rõ kia thế giới không phải chân thật , lại nhịn không được lần nữa ném xuống tấm đồng.

Này mấy đều sẽ trở thành Suzanne Collins đàm phán điện ảnh bản quyền khi tiền vốn.

Đương nhiên, này mấy sẽ không đánh mất Matthew lấy xuống này hệ liệt quyết định, nguyên bản định ra sách lược không biến, khiến Helen - Hermann tiếp tục cùng Suzanne Collins cùng nhà xuất bản tiếp xúc, tranh thủ sớm ngày mua được điện ảnh bản quyền.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 682: Đòi Lại Nợ Máu

Hai ngày sau, Helen - Hermann cùng Suzanne Collins tiến hành lần đầu tiên tiếp xúc, tựa như Matthew sau này dự tính như vậy, tiếp xúc cũng không tính rất thuận lợi, so với hắn sớm nhất tưởng khó nhiều.

Suzanne Collins làm một danh tư thâm TV biên kịch, tại Hollywood đồng dạng cũng có người đại diện, có người đại diện đề điểm, cũng không khả năng lấy quá thấp giá bán đi [ Hunger Games ] điện ảnh bản quyền, nàng tình huống so với Stephanie - Meyer hảo nhiều, từng đạt được qua giải Emmy đề danh, kinh tế phương diện cũng tương đối sung túc, mà không phải cấp chờ dùng tiền.

Helen - Hermann cấp Matthew truyền lại đây tin tức trung, Suzanne Collins người đại diện đưa ra cao tới 1500 vạn dollar bản quyền chuyển nhượng báo giá, trong đó còn bao gồm nhất định tỉ lệ hậu kỳ ích lợi phân thành.

Đơn thuần giá thấp mua vào khẳng định không thể thực hiện, Matthew khiến Helen - Hermann cùng Suzanne Collins phương diện tiếp tục đi đàm, nếu chỉ là 1500 vạn dollar bản quyền phí, cũng không phải không thể, nhưng trong đó không thể đề cập hậu kỳ phân thành, còn muốn thêm tục tác bản quyền ưu tiên mua đẳng điều kiện.

Loại này đàm phán chính là đầy trời chào giá ngay tại chỗ hoàn tiền, đối phương điều kiện khai như vậy cao, đương nhiên không phải tâm lý điểm mấu chốt giá.

Helen - Hermann bên kia còn tại cùng Suzanne Collins tiếp xúc đàm phán, Matthew tiếp tục tại Hughes phi cơ hán studio trung quay chụp [ bộ đội đặc chủng ].

Theo thời gian trôi qua, kịch tổ bắt đầu càng nhiều cảnh tượng quay chụp.

Trường quay trung, bao gồm Matthew ở bên trong, nhiều danh diễn viên chui vào một chiếc cự đại phi cơ mô hình trong, bất quá phi cơ chỉ có nửa đoạn đầu, không có nửa đoạn sau, quay chụp khi màn ảnh chỉ biết cố định ở phía trước nửa đoạn cửa cabin vị trí.

Hơn nữa phi cơ khoang bích cũng chỉ có này một mặt, mặt khác xuất phát từ tiết kiệm phí tổn cùng lợi cho quay chụp suy xét, căn bản là không có kiến tạo, hoàn toàn là để ngỏ thức kết cấu.

Trên phi cơ, Matthew dựa ghế ngồi, tay trái sa mạc rằn ri quân trang nhuộm thành một mảnh màu đỏ, nhưng hắn có vẻ cực kỳ cường hãn, phảng phất không nhìn trên cánh tay miệng vết thương.

“Các ngươi là người nào?” Hắn nhìn Karolína Kurková hỏi.

Karolína Kurková cầm một hòm thuốc đi tới, ngồi xổm trước mặt hắn, trước từ thùng trung lấy ra y dụng kéo, cắt ra Matthew ống tay áo, lúc này mới nói,“Miệng vết thương của ngươi cần xử lý.”

Matthew nhìn nàng vì chính mình băng bó miệng vết thương, liên mày đều chưa từng nhăn một chút, dáng người dị thường cường tráng Adewale Akinnuoye đi tới, lấy quân nhân thức thô bạo, đem truyền dịch khí ống tiêm nhét vào Matthew trong tay trái.

Nơi này truyền dịch màn ảnh, đương nhiên không thể đem kim tiêm chui vào diễn viên mạch máu bên trong.

Này hắc nhân mặc màu đen bó sát người chiến phục, nâng tay vỗ sợ Matthew bả vai, ồm ồm nói,“Ngươi thực không sai.”

Matthew sắc mặt tối sầm lại, mang theo vài phần tự trách nói,“Ta rất vô năng, ta hại chết sở hữu huynh đệ.”

“Này không trách ngươi.” Tóc nhuộm thành màu đỏ Karolína Kurková nói,“Các ngươi bị người phục kích , phục kích các ngươi không phải bình thường khủng bố phần tử.”

Matthew chung quanh quan sát một chút, lại hỏi,“Các ngươi lệ thuộc vào nào chi bộ đội? Này đến cùng là nào bộ môn?” Hắn nhìn chằm chằm Karolína Kurková nói,“Từ ngươi khẩu âm xem, đây không phải chính quy bộ đội.”

Karolína Kurková mặt không chút thay đổi......

“Đình !” Đạo diễn Stephen - Sommers kêu ngừng quay chụp,“KK, của ngươi biểu tình lại phong phú một ít !”

Thực ra từ màn ảnh quay chụp, hắn liền bởi vì Karolína Kurková biểu tình vấn đề muốn kêu đình, bất quá suy xét đến quen thuộc vai diễn quan hệ, vẫn là quay chụp đến hiện tại.

Stephen - Sommers còn nói thêm,“Trở lại vị trí cũ, năm phút đồng hồ sau một lần nữa quay chụp.”

Nghe nói như thế, Matthew lười biếng duỗi eo, xung kịch tổ trợ lý bên kia vẫy vẫy tay, kịch tổ trợ lý lập tức cầm bình nước chạy tới, Matthew tiếp nhận bình nước cắn ống hút uống hai ngụm, cảm giác dễ chịu một ít.

Cứ việc đến tháng mười, Los Angeles thời tiết vẫn là tương đương nóng bức, này do kho máy cải biến mà thành studio, bản thân cũng khuyết thiếu điều hòa linh tinh hạ nhiệt độ thiết bị, thêm cự đại kim chúc nóc nhà hấp nhiệt, bản thân cực kỳ giống một muộn quán.

Karolína Kurková nhìn bên này liếc nhìn, gặp Matthew tự mình uống nước, há miệng thở dốc, lại đem chuẩn bị lời nói ra khỏi miệng nuốt xuống đi.

Hôm nay, nàng lần đầu tiên tiến vào kịch tổ quay chụp, so với tập luyện khi, khó tránh khỏi có chút liền khẩn trương.

Matthew có thể nhìn ra được đến, chỉ là trừu không nói câu thả lỏng, không có nói thêm cái gì.

Người mẫu xuất thân, đặc biệt là có thể trở thành siêu cấp người mẫu này một đẳng cấp người mẫu, quay chụp điện ảnh khi, mặt bộ biểu tình giống như catwalk như vậy cương hóa, cơ hồ là tất nhiên xuất hiện trạng huống.

So sánh dưới, VS Thiên Sứ nhóm tình huống tốt hơn một ít, này cũng cùng duy mật linh hoạt đa biến đài phong có quan hệ.

Bằng không, Matthew cũng sẽ không tuyển Karolína Kurková, dù cho nàng muốn trả giá đại giới.

Này màn ảnh theo sau lại bởi vì Karolína Kurková cùng một khác danh Arabia duệ diễn viên vấn đề, trước sau NG ba lần, lần thứ năm quay chụp khi mới thuận lợi thông qua.

[ bộ đội đặc chủng ] này bộ phim tại biểu diễn phương diện, Stephen - Sommers yêu cầu cũng không nghiêm khắc.

Dù cho lấy Karolína Kurková biểu diễn, chỉ cần không phải quá kém, đạo diễn liền sẽ tuyên cáo thông qua.

Cảnh tượng một lần nữa bố trí, ban đầu bố cảnh tường đẩy đi, đạo cụ phi cơ cũng chuyển phương hướng, để khiến máy quay phim từ bên kia quay chụp khi, khiến cảnh tượng thoạt nhìn càng như là một bí mật căn cứ quân sự kho máy.

Cảnh này hoàn toàn lấy Matthew làm chủ, mặt khác nhân vật trừ Dennis - Quaid đóng vai Hawke tướng quân ngoài, tất cả đều đảm đương nam chính bối cảnh tường.

“Của ngươi bộ hạ toàn bộ bỏ mình, chỉ có ngươi bị cứu đi ra.”

Trường quay phi cơ trước cửa cabin, Stephen - Sommers đối Matthew nói kế tiếp cảnh này trọng điểm,“Ngươi nhất định sẽ báo thù ! sẽ hướng kia vài khủng bố phần tử đòi lại nợ máu. Cho nên, biểu diễn trung nhất định phải thể hiện ra này mấy......”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta minh bạch.”

Làm một chi tinh anh tiểu đội quan chỉ huy, nếu không có nữ lang tóc đỏ cùng Heavy Duty dẫn dắt bộ đội đặc chủng xuất hiện viện trợ, Duke cũng sẽ giải thích tại kia trường chiến đấu trong, mà những người này cường hãn chiến đấu năng lực, cũng khiến hắn phi thường giật mình.

Này không thể nghi ngờ là một chi so với hắn phía trước tinh anh tiểu đội còn muốn tinh nhuệ quân đội.

“Chuẩn bị đi.” Stephen - Sommers lại đối Matthew nói một câu.

Matthew không lại mở miệng, trầm mặc lên phi cơ, đẳng kịch tổ trợ lý đóng lại cửa cabin, đứng ở Karolína Kurková mặt sau, chờ đợi quay chụp bắt đầu.

“[ G.I. Joe: Rise of Cobra ]......” Trợ lý đạo diễn thanh âm truyền vào,“Thứ mười hai trường, màn thứ ba, hiện tại bắt đầu !”

Đánh bản sau, quay chụp bắt đầu, Dennis - Quaid mang theo nhất chúng phó thủ sải bước đi đến phi cơ tiền, phi cơ cửa cabin mở ra, Matthew đi theo Karolína Kurková mặt sau đi xuống dưới.

“Tướng quân !” Karolína Kurková xách một cự đại thùng, đối Dennis - Quaid hành mĩ thức quân lễ,“Chúng ta trở lại.”

Dennis - Quaid trở về quân lễ,“Làm tốt lắm !” Hắn nhìn về phía sở hữu đi xuống phi cơ nhân,“Làm tốt lắm, đột kích các đội viên !”

Sau đó Matthew hạ phi cơ, ngạc nhiên nhìn vị này tướng quân liếc nhìn, ngây ra một lúc, tựa hồ có điểm nhìn quen mắt.

“Hoan nghênh đi đến căn cứ, công tước.” Dennis - Quaid cười cười, nói,“Ta kính đã lâu đại danh của ngươi .”

“Ngươi là...... Hawke tướng quân?” Matthew nhận ra người này.

“Bên này đi.” Dennis - Quaid mang theo hắn triều cầu thang lên xuống bên kia đi, vừa đi vừa nói chuyện,“Chúng ta tại Afghanistan cộng sự qua, tuy rằng chỉ có một lần, nhưng ngươi cho ta lưu lại phi thường khắc sâu ấn tượng, ngươi là một danh xuất sắc quân nhân, ta vài năm trước liền tưởng chiêu mộ ngươi.”

Matthew lên thang máy, chung quanh nhìn nhìn, hỏi,“Đây là cái gì tổ chức?”

Dennis - Quaid nói thẳng,“Đây là tên là G.I. JOE bộ đội đặc chủng.” Hắn giải thích nói,“Do các tinh anh bộ đội bên trong tinh anh tạo thành, là đương kim thế giới cao nhất bộ đội.”

Liền tại Matthew cùng Dennis - Quaid đám người trước mặt, một mặt cự đại lam mạc bắt đầu lăn lộn, nhằm vào hậu kỳ chế tác khi có thể tăng thêm thang máy di động cùng ngoài thang máy bộ đội đặc chủng huấn luyện đẳng hợp thành cảnh tượng.

“Các ngươi hay không là tại truy tung kia hỏa khủng bố phần tử?” Matthew nói thẳng,“Đúng mà nói, ta gia nhập các ngươi !”

Lam mạc lúc này đình chỉ lăn lộn, đạo diễn Stephen - Sommers thanh âm cũng truyền tới,“Đình ! này một điều qua !”

Tiếp, hắn lại la lớn,“Nghỉ ngơi nửa giờ, đổi đến mười hai hào nơi sân quay chụp !”

Trường quay nháy mắt do im lặng trở nên ồn ào hỗn loạn, Matthew một mình một người triều nơi nghỉ ngơi đi, còn chưa đi đi ra ngoài bao nhiêu xa, Karolína Kurková từ phía sau theo đi lên.

“Hải, Matthew.” Nàng cười chào hỏi, hạ giọng nói,“Buổi tối có thời gian......”

Nàng lời còn không có nói xong, Bella - Anderson liền đi lại đây, đối Matthew nói,“Vừa tiếp điện thoại, có chút việc.”

Matthew đối phía sau Karolína Kurková khoát tay, cùng Bella - Anderson triều trường quay một yên lặng góc đi, Bella - Anderson tìm hắn cơ bản đều là công tác phương diện sự vụ, này mấy cùng Karolína Kurková không quan hệ.

“Chuyện gì?” Matthew trực tiếp hỏi.

Bella - Anderson nói lời nói lại cùng công tác không quan hệ,“Charlize - Theron tiểu thư vừa gọi điện thoại tới, nàng buổi chiều sẽ lại đây tham ban.”

“Sally?” Matthew có điểm ngoài ý muốn,“Nàng từ Nam Phi trở lại?”

Hai năm nay, Charlize - Theron tại bản thân công tác rất nhiều, vẫn đang vì Nam Phi World Cup tận hết sức lực phất cờ hò reo.

Có đôi khi, hắn đều cảm giác, Nam Phi có phải hay không cố ý dùng kia khối Kim Chuyên bắt cóc Charlize - Theron.

“Cụ thể không phải rất rõ ràng.” Bella - Anderson lộ ra xin lỗi tươi cười,“Theron tiểu thư chỉ tại điện thoại bên trong nói hai câu liền treo đoạn.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta biết.” Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Đừng quên cùng kịch tổ phương diện chào hỏi.”

Giống tham ban loại sự tình này, bình thường đều sẽ cùng kịch tổ trước tiên nói tiếng, để tránh ảnh hưởng đến bình thường quay chụp.

Rất nhanh, kịch tổ chuyển trường đến mười hai hào nơi sân tiếp tục quay chụp, buổi sáng quay chụp đều là chút văn hí, đứt quãng hoàn thành năm sáu điều, nói tóm lại coi như thuận lợi.

Buổi chiều Charlize - Theron lại đây tham ban, Matthew vừa lúc cũng có sự muốn hỏi hỏi nàng.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 683: Linh Cảm Nơi Phát Ra

“Lần này quay chụp trường hợp rất lớn a?”

Ngồi ở studio nơi nghỉ ngơi trong, Charlize - Theron nhìn xa xa trong trường quay hỗn chiến, quay đầu nhìn về phía Matthew, nói,“Ngươi vỗ nhiều như vậy phim, cuối cùng lại quay lại quân sự động tác đề tài.”

Matthew tạm thời không có hí, liền ngồi tại nàng bên cạnh, nói,“Đây là động tác khoa học viễn tưởng đề tài.”

Charlize - Theron nhẹ nhàng gật đầu, hỏi,“Nghe nói ngươi muốn cùng Christopher - Nolan hợp tác?”

“Đúng vậy.” Matthew nhìn nhìn nàng, hỏi ngược lại,“Ngươi cũng cảm thấy hứng thú?”

“Không có hứng thú,[ thiêu đốt bình nguyên ] khiến ta tâm lực tiều tụy.” Charlize - Theron thở dài,“Ta tính toán nghỉ ngơi một đoạn thời gian.”

Matthew hảo kỳ hỏi,“Chụp xong?”

Charlize - Theron trên mặt lộ ra một tia cười khổ,“Chụp xong, bất quá hậu kỳ chế tác tài chính lại có vấn đề, này tiểu công ty độc lập phiến rất không đáng tin .”

“Loại này phim hậu kỳ chế tác cũng không cần quá nhiều tài chính, rất nhanh liền hảo lên.” Matthew đầu tiên là an ủi Charlize - Theron một câu, hỏi tiếp nói,“Ta nhớ rõ với ngươi đáp hí là gọi là Jennifer - Lawrence trẻ tuổi nữ diễn viên, liền lần trước chúng ta gặp được cái kia cố ý té ngã nữ hài.”

“Ngươi đối với nàng cảm thấy hứng thú?” Charlize - Theron nhướn mày, hỏi.

Matthew nhanh chóng vẫy tay,“Ngươi suy nghĩ nhiều.” Hắn đơn giản giải thích nói,“Ta bên này khả năng có bộ hí, cần xuất sắc trẻ tuổi nữ diễn viên.”

Nói [ Hunger Games ] coi như là đại biểu tỷ tác phẩm tiêu biểu đi?

“Jennifer - Lawrence a......” Charlize - Theron nghĩ nghĩ, nói,“Nàng rất có biểu diễn tài hoa, bất quá tâm tư có điểm nhiều, thích cố ý bán ngốc, tuổi còn trẻ liền giả ngốc đại tỷ.”

Nàng lại trầm ngâm một phen, nói,“Nói tóm lại cũng không tệ lắm đi.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, lại đơn giản hỏi vài câu, liền chuyển dời đề tài, Jennifer - Lawrence có thể làm tương lai dự bị nhân tuyển chi nhất.

Đương nhiên, Katniss không phải phi nàng không thể, nếu đổi mới nhân vật chính [ Twilight ] có thể đại lấy được thành công, hắn về sau thay đổi người cũng liền có tự tin.

Bất quá, này hết thảy tiền đề là hắn có thể từ Suzanne Collins trong tay lấy đến [ Hunger Games ] điện ảnh bản quyền.

Helen - Hermann cùng Suzanne Collins ở giữa đàm phán đã tiến hành năm vòng, giữa song phương khác nhau tại dần dần giảm bớt, tại thứ sáu luân đàm phán phía trước, Matthew cùng Suzanne Collins gặp mặt hàn huyên một lần, hứa hẹn nếu lấy đến bản quyền, tương lai sẽ đầu tư không ít hơn 5000 vạn dollar tài chính, dùng cho cải biên chế tác điện ảnh.

Đại bộ phận tiểu thuyết tác gia đều kỳ vọng nhìn thấy chính mình tác phẩm xuất hiện ở trên màn ảnh lớn, Suzanne Collins cũng không ngoại lệ, huống hồ Matthew bên này khai ra mặt khác điều kiện cũng tương đương không sai.

Thứ sáu luân đàm phán trong, song phương đạt thành nhất trí, theo sau ký kết chính thức trao quyền hiệp nghị.

Này phân hiệp nghị trung tâm nhất bộ phận không thể nghi ngờ là bản quyền phí dụng, số 13 phòng công tác đem một lần tính hướng Suzanne Collins thanh toán 600 vạn dollar, hơn nữa Suzanne Collins tương lai có được điện ảnh Bắc Mĩ box office lợi nhuận 5% làm phân thành.

Không nói Bắc Mĩ box office lợi nhuận phân thành, chỉ riêng 600 vạn dollar bản quyền phí dụng, liền so Matthew sớm nhất dự tính cao gấp ba.

Nhưng khi đó hắn cũng không biết Suzanne Collins dĩ nhiên là người trong giới.

Trả giá như thế ngẩng cao tiền vốn, số 13 phòng công tác cũng thuận lợi lấy đến [ Hunger Games ] tương lai hai bộ tục tác ưu tiên mua quyền.

Tựa như Matthew tưởng như vậy,[ Hunger Games ] không phải đơn độc tiểu thuyết, tại Suzanne Collins quy hoạch trung, lúc này là một ba bộ khúc hệ liệt.

Thậm chí, Suzanne Collins liên sau hai bộ tiểu thuyết danh tự đều định hảo, phân biệt gọi là [ thiêu đốt nữ hài ] cùng [ cười nhạo điểu ].

“Hợp tác khoái trá !”

Thiên Sứ trù tính công ty phòng khách trung, Matthew cùng Suzanne Collins trao đổi qua hợp đồng, nắm tay,“Hợp tác khoái trá !”

Lúc này, đàm phán trung đao quang kiếm ảnh sớm biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có một mảnh hòa hợp không khí.

Suzanne Collins là thành thục trung niên nữ nhân, nói chuyện phi thường khách khí,“Matthew, này quyển sách có thể được đến ngươi coi trọng, là vinh hạnh của ta.”

Matthew lễ phép đáp lại,“Ta đọc này bản tiểu thuyết, vô luận thiết lập, vẫn là cố sự hướng đi, đều phi thường hấp dẫn nhân.” Không biết vì sao, hắn nghĩ tới đại đào sát, hỏi,“Collins nữ sĩ, có thể mạo muội hỏi một chút ngươi sáng tác linh cảm nơi phát ra sao?”

Tương lai điện ảnh khẳng định sẽ gặp nghi ngờ, nếu Suzanne Collins không có thích hợp lý do thoái thác, kia liền muốn tìm người trước tiên định ra, song phương tất yếu ở phương diện này thống nhất khẩu cung.

Về phần bắt chước hoặc là sao chép linh tinh , đó là tuyệt đối không tồn tại .

“Này cố sự từ Theseus cùng Ngưu Đầu quái truyền thuyết diễn sinh mà đến. Ta tại tám tuổi thời điểm đọc đến này cố sự, từ đây sau, này cố sự liền tại trong lòng ta cắm rễ.”

Đại khái là không nghĩ tới Matthew sẽ có câu hỏi này, Suzanne Collins suy nghĩ một hồi, nói,“Tại kia chuyện xưa bên trong, có một gọi là Crete đảo địa phương, mỗi một năm, mọi người đều sẽ đưa đi bảy đồng nam đồng nữ, hiến cho Ngưu Đầu quái. Tại của ta tiểu thuyết trung, ta cũng không tưởng viết một như vậy thần thoại cố sự, cho nên ta đem cố sự an bài ở tương lai bị hủy diệt Mỹ Châu, dùng đương đại nhân thị giác cùng giá trị quan sáng tác [ Hunger Games ]. Cố sự bên trong Katniss chính là Theseus, Ngưu Đầu quái bị thăng cấp thành chính phủ cùng kia chủng vô hình thể chế cùng áp lực. Cứu này cố sự bản thân đến nói, đây chính là đơn giản nhất Cổ La Mã giác đấu sĩ cố sự, thêm hiện đại nội dung mà thôi.”

Matthew gật gật đầu, rất tự nhiên nói,“Collins nữ sĩ, chúng ta tại trên điện ảnh hợp tác từ hiện tại liền bắt đầu , tiểu thuyết sáng ý khởi nguyên hướng tới là một rất tốt tuyên truyền điểm, ngươi là tư thâm TV biên kịch, khẳng định minh bạch phương diện này tầm quan trọng, ta liền không nhiều lời .”

“Ngươi yên tâm, Matthew.” Suzanne Collins cam đoan nói,“Ta sẽ phối hợp các ngươi tuyên truyền.”

Làm nguyên tác giả, nàng đương nhiên hi vọng chính mình tác phẩm cải biên điện ảnh có thể có rộng khắp truyền bá, phạm vi càng lớn càng tốt.

Hiện tại cự ly điện ảnh cải biên còn sớm, Matthew cùng Suzanne Collins lại hàn huyên chút tương lai điện ảnh phương diện ý tưởng, theo sau đem Suzanne Collins đoàn người đưa ra Thiên Sứ trù tính công ty.

Trở lại Helen - Hermann văn phòng, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng trung gian xuất hiện không thiếu khúc chiết, nhưng chung quy lấy đến [ Hunger Games ] hệ liệt bản quyền.

Hai năm nay, tiểu thuyết điện ảnh bản quyền càng ngày càng quý, mấy trăm vạn dollar bản quyền chuyển nhượng chỉ có thể nói là trung đẳng tiêu chuẩn, giống Dan Brown [ The Da Vinci Code ] cùng [ Thiên Sứ cùng ma quỷ ] đều bán ra hơn một ngàn vạn dollar điện ảnh bản quyền chuyển nhượng phí.

Có lẽ không dùng được lâu lắm, Hollywood sẽ có công ty vi một bộ đứng đầu tiểu thuyết hoặc là mặt khác tác phẩm móc ra trên ức dollar điện ảnh bản quyền phí.

Này nguyên sang suy bại, cải biên cùng tục tác hoành hành điện ảnh thời đại bên trong, không phải không có loại này khả năng.

Đẳng Helen - Hermann trở lại văn phòng, Matthew lại cùng nàng hàn huyên một hồi tương lai về [ Hunger Games ] cải biên công việc.

[ Hunger Games ] cải biên nhanh nhất cũng muốn đợi đến sang năm bắt đầu lúc đầu lên kế hoạch,2010 năm hoặc là 2011 năm phát hành, thậm chí khả năng sẽ lại đẩy về sau.

Trong đó chính yếu nguyên nhân chính là số 13 phòng công tác tài chính vấn đề.

Làm một cái xác không phòng công tác, số 13 phòng công tác tài chính không tính sung túc, Matthew cũng không có năng lực đồng thời đầu tư quá nhiều trung đại quy mô điện ảnh chế tác hạng mục.

Hắn tại [ Iron Man ] trung đầu tư đã bắt đầu thu về, mong muốn lợi nhuận cũng đủ cao, bất quá này bút lợi nhuận ngay cả phía trước bốn ngàn vạn dollar đầu tư, kế tiếp muốn đầu nhập đến [ Iron Man 2] trong.

Này bộ tân tác đang tại tiến hành lúc đầu lên kế hoạch, phỏng chừng cuối năm liền sẽ chuyển vào tiền kỳ trù bị bên trong, bao gồm đạo diễn Jon Favreau, nam nữ nhân vật chính tiểu Robert - Downey cùng Gwyneth - Paltrow, cùng với Scarlett Johansson, tất cả đều trở về.

Làm một bộ đại bán điện ảnh tục tập, này mấy diễn chức nhân viên thù lao, đương nhiên không phải đệ nhất bộ như vậy thấp liền có thể tiêu hao.

Cho nên,[ Iron Man 2] chế tác dự toán cao tới 2 ức dollar.

Matthew ở trong đó có được 40% đầu tư ngạch độ, cũng chính là 8000 vạn dollar.

Không nhất định nói hắn nhất định muốn đầu tư 8000 vạn dollar, đây là đầu tư thượng hạn, nhưng Matthew nhớ rõ Iron Man tại toàn bộ Avengers trung hạch tâm địa vị, cũng rõ ràng hắn từng dẫn phát nhiệt độ, đầu tư khẳng định sẽ tối cao thượng hạn.

Cứ như vậy,[ Iron Man ] thu hồi tài chính, lại đều ném tới Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh đầu tư mặt trên.

Còn có,[ Captain America ] cũng bị Marvel ảnh nghiệp đề lên nhật trình, không qua bao lâu liền sẽ bắt đầu lên kế hoạch, đây cũng là Matthew kế hoạch đầu tư mục tiêu.

Hơn nữa hắn cùng với Kevin Feige thông điện thoại khi, còn nghe đối phương nhắc tới một thú vị trọng điểm, Marvel ảnh nghiệp kế hoạch khiến X-Men bên trong Wolverine cùng Magneto đến khách mời một phen [ bởi vì cố sự tại Đệ nhị thế chiến trong lúc, mà đệ nhị thế chiến Wolverine là một danh quân nhân, Magneto còn lại là tù binh ], bất quá Wolverine cùng Magneto điện ảnh TV bản quyền đều tại 20th Century Fox trong tay, bọn họ cần cùng 20th Century Fox bàn bạc, hơn nữa đạt thành hiệp nghị tài năng thực hiện.

Matthew biết này cũng không dễ dàng thực hiện, năm đó Marvel truyện tranh bởi sinh tồn vấn đề, bán ra Spiderman cùng X-Men đẳng phần đông đứng đầu hệ liệt bản quyền, lấy này đổi lấy duy trì xí nghiệp sinh tồn tài chính, nhưng bản quyền đi ra ngoài dễ dàng, muốn thu hồi đến liền quá khó .

Có lẽ đẳng Sony Columbia ảnh nghiệp ngoạn bất động [ Spiderman ] hệ liệt, 20th Century Fox cũng liên tiếp làm tạp X-Men cùng [ Fantastic Four ] sau, bọn họ mới sẽ nghĩ đến Marvel ảnh nghiệp.

Tại Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh bên trên đầu tư, sẽ chiếm dùng Matthew đại lượng vốn lưu động,[ Hunger Games ] tạm thời chỉ có thể hướng phía sau hoãn lại, đương nhiên sẽ không vô hạn kỳ thôi sau, chung quy song phương hợp đồng trung có minh xác quy định, nếu số 13 phòng công tác mười năm bên trong không thay đổi biên điện ảnh mà nói, tương quan bản quyền liền sẽ tự động trở về Suzanne Collins trong tay.

Này cùng Marvel truyện tranh tại [ Spiderman ], X-Men cùng [ Fantastic Four ] mặt trên trao quyền như vậy.

Cho nên, vì duy trì trong tay bản quyền, Sony Columbia cùng hai mươi thế kỷ Fox dù cho không có xuất sắc kế hoạch, đến thời điểm cũng sẽ đuổi tại bản quyền đến kỳ phía trước chụp một bộ tương quan điện ảnh, cho dù là siêu cấp phim dở cũng không có gì gọi là.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 684: Thời Đại Hắc Ám

So với phía trước mấy bộ phim,[ Hancock ] không thể nghi ngờ phi thường tới gần phim dở, nhưng này không có ảnh hưởng đến Matthew danh dự cùng trong giới địa vị, đặc biệt là người sau, Matthew làm nam chính, thế nhưng có thể đem một bộ nội dung rất nát phim đưa đến box office đại bán trên trình độ, càng là hướng toàn Hollywood chứng minh hắn thị trường kêu gọi lực.

Hollywood mới mặc kệ phim hay không nát, chỉ cần có thể mang đến thương nghiệp ích lợi, đó chính là đương hồng minh tinh điện ảnh.

Bất quá, Matthew đầu não phi thường thanh tỉnh,[ Hancock ] này bộ phim có thể box office đại bán, hắn qua lại tích lũy xuống tốt người xem danh tiếng phát huy mấu chốt tác dụng.

Loại sự tình này lại không thể lặp đi lặp lại nhiều lần.

Phim dở chụp nhiều, đừng nói là hắn này đã chạm đến siêu cấp cự tinh cửa nhân, liền tính là tối đỉnh cấp ngôi sao cũng chống đỡ không nổi.

Nicolas Cage chính là vết xe đổ.

Huống hồ,[ Hancock ] cao khai thấp đi đã khiến hắn đầy đủ cảnh giác.

Này bộ phim từ tháng bảy phát hành, chiếu phim hơn ba tháng, đến cuối tháng Mười thời điểm, liền bởi vì box office tiềm lực hao hết, từ Bắc Mĩ cụm rạp triệt đương, cuối cùng tại Bắc Mĩ thị trường lấy xuống 3 ức 1203 vạn dollar box office.

Hải ngoại phương diện, này bộ phim nhiệt độ cũng đã tiêu tán, toàn cầu box office trước mắt tích lũy 7 ức 6680 vạn dollar, cơ bản không thể đột phá 8 ức dollar đại quan, Warner Bros mong muốn cuối cùng box office điểm rơi vi 7 ức 9000 vạn dollar tả hữu.

Mặc kệ nói như thế nào,[ Hancock ] tại thương nghiệp phương diện đều lấy được cự đại thành công.

Này bộ phim box office đại bán, cũng dẫn phát rất nhiều phản đối phê bình thanh âm, này mấy thanh âm không chỉ là đến từ chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân quần thể, còn có rất nhiều điện ảnh hành nghề giả.

“Hiện tại điện ảnh giảng thuật đều là như thế nào cứu vãn thế giới, điện ảnh cảnh tượng càng ngày càng ít, ngay cả ta chính mình điện ảnh đều là như vậy, không ai biết vì sao, hết thảy đều giống đồng hồ bên trong huyền như vậy khẩn trương.”

Gần nhất một lần phỏng vấn trung, nổi tiếng đạo diễn David - Fincher nhắc tới hắn đối với [ Hancock ] một ít ý tưởng, đặc biệt là điện ảnh công ty lấy nào đó một loại lộ số, công thức quay chụp điện ảnh, khiến điện ảnh chỉ còn lại có bạo tạc, tình yêu, anh hùng đợi đã (vân vân) nguyên tố, hắn cho rằng như vậy cách làm không có vấn đề, nhưng với hắn mà nói này cũng không phải hắn muốn đi lộ.

“Rất nhiều điện ảnh công ty lại vẫn tại cố gắng đẩy ra hảo tác phẩm, ta cũng có rất nhiều hảo bằng hữu là chế tác nhân, nhưng nếu ngươi chính là tưởng quay phim công ty cái kia lộ số điện ảnh, kia liền chờ ở trên con đường đó, bao gồm phim tình cảm, phim hài, làm người ta tra tấn Oscar khẩu vị phiến, nghỉ hè đương siêu cấp anh hùng đại phiến, cùng với dự toán hơi nhỏ một điểm tục tập điện ảnh.”

Giống David - Fincher quan điểm coi như tương đối bình thản.

Còn có rất nhiều nổi danh độc lập điện ảnh đạo diễn cùng người sản xuất cho rằng Hollywood trước mắt bị vây ở một Hắc Ám thời đại.

Bởi vì hiện tại xưởng sản xuất, đại phát hành công ty quyền lợi càng lúc càng lớn, toàn bộ Hollywood trở nên cực kỳ thất hành, bọn họ cho rằng 1999 năm cơ hồ là Hollywood cuối cùng vinh quang, cuối thế kỷ trước hướng phía sau, có thể tải vào ảnh sử Hollywood điện ảnh càng ngày càng ít, vẫn là kịch liệt biến thiếu.

Mặt khác, Hollywood kết cấu phát sinh biến hóa lớn, xưởng sản xuất quyền lực quá lớn, độc lập điện ảnh sinh tồn không gian càng ngày càng nhỏ, bởi vì tài chính nguy cơ, đầu tư nhân trở nên càng bảo thủ, xưởng sản xuất cùng phố Wall quan hệ trở nên càng thêm rắc rối phức tạp, ai cũng không ly khai ai, tiền trở nên càng thêm hữu hạn, đầu tư nhân trở nên càng ngày càng cầu an toàn, tiền dần dần tụ tập đến thương nghiệp đại chế tác mặt trên, bởi vì box office có cam đoan.

Bọn họ cho rằng, này trực tiếp dẫn đến Hollywood thật lớn xem nhẹ trung tiểu chế tác cùng có sáng ý điện ảnh, Hollywood phim bom tấn hán tương lai sẽ gieo gió gặt bão, khi bọn hắn chỉ vì tiền tài sở dẫn hướng, không đem tiền nện ở chất lượng tốt nội dung thượng khi, chất lượng tốt nội dung sẽ chạy đến tân con đường, đem người xem hấp dẫn qua đi, đi rạp chiếu phim người càng ngày càng thiếu.

Nhưng đại đa số người xem thích nhìn cái gì, những người này không có suy xét qua.

Tương lai như thế nào Matthew cũng không rõ ràng, nhưng lại qua mười mấy năm, người xem xu hướng cái gì? Lại vẫn là xem trường hợp, tình tiết tương đối thông tục dễ hiểu cái loại này, muốn có nhìn thích tình tiết cùng trường hợp.

Thông tục người xem yêu cầu thích là đủ.

Hơn nữa thương nghiệp ích lợi là quyết định Hollywood công ty đầu tư mấu chốt nhất nhân tố, chỉ cần đầu tư sách lược không phát sinh biến hóa lớn, Hollywood chủ lưu điện ảnh tự sự liền sẽ không có quá lớn biến hóa.

Matthew tại Hollywood trà trộn nhiều năm, đã đứng ở Kim Tự Tháp tương đối cao một tầng thượng, cũng tưởng qua Hollywood điện ảnh chủ lưu tự sự hình thức, hay không sẽ triệt để đột phá ba màn thức kết cấu.

Chính hắn nghĩ tới hai loại hình thức, loại thứ nhất có thể dùng một câu khái quát, chính là một người muốn làm gì sự, phía trước có vô cùng vô tận chướng ngại, sau đó khắc phục chướng ngại, đem việc này hoàn thành, đây là một loại hình thức.

Loại này hình thức tựa hồ càng thích hợp thương nghiệp điện ảnh.

Loại thứ hai hình thức là một người đột nhiên tìm không thấy nhân sinh giá trị, sau đó bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng tìm , hoặc là vẫn là không tìm được.

Này có thể nói là văn nghệ điện ảnh hạch tâm đề tài, ta là ai? Ta muốn làm gì? Ta muốn hướng nào đi?

Cho nên, này thích hợp độc lập điện ảnh.

Đương nhiên, hắn điện ảnh nghệ thuật tu dưỡng hữu hạn, lại càng không là Spielberg cùng George - Lucas loại này có tiền chiêm tính đại lão, cá nhân ý tưởng phi thường có hạn chế tính.

Có lẽ nên suy xét loại này vấn đề , cũng là Hollywood các đại điện ảnh công ty.

Như là hắn, càng nhiều là muốn theo kịp điện ảnh sản nghiệp cùng xã hội thời đại phát triển biến hóa.

Giống như truyền thống phim hành động huy hoàng vừa đi không còn trở lại như vậy, lạc hậu với thời đại , chung quy là muốn đào thải, dù cho lại tưởng nhớ cũng vô pháp trở thành chủ lưu.

Thế kỷ trước chín mươi niên đại, siêu cấp anh hùng điện ảnh chỉ có thể xem như Hollywood một tiểu loại hình phiến, hôm nay dần dần trở thành thương nghiệp chủ lưu, Matthew cũng thuận lợi đáp lên lần này thương nghiệp xe tốc hành.

Tháng mười, Kevin Feige chuyên môn ước Matthew thấy một mặt.

“Nghe nói ngươi đem trong tay Marvel truyện tranh cổ phần tất cả đều bán cho Walt Disney?” Kevin Feige trực tiếp hỏi.

Việc này sớm liền bị Walt Disney cầm ra đi tuyên dương qua, Matthew căn bản không có phủ nhận tất yếu,“Đúng vậy, Walt Disney khai ra khiến ta không thể cự tuyệt điều kiện.”

Hôm nay, Walt Disney cùng Marvel truyện tranh quản lý tầng đàm phán còn đang tiếp tục, nhưng đối tiểu cổ đông thế công thủy chung không có phóng hoãn, lấy xuống Marvel cổ phần đã vượt qua 20%.

Kevin Feige rất ngạc nhiên,“Matthew,[ Iron Man ] năm nay vừa lấy được thành công, tương lai nhiều bộ siêu cấp anh hùng điện ảnh cũng đề lên nhật trình, Marvel truyện tranh cổ phiếu tương lai tăng giá trị không gian thật lớn, ngươi vì cái gì muốn bán đi đâu?”

Matthew khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ, nói,“Kevin, ngươi không cảm thấy Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh cần một càng thêm rộng lớn phát triển bình đài sao?”

Nghe nói như thế, Kevin Feige trên mặt lộ ra tự hỏi biểu tình.

“Nếu có thể khuynh một cự hình truyền thông tập đoàn lực lượng đến tạo ra Marvel siêu cấp anh hùng hệ liệt.” Matthew lại chậm rãi nói,“Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh khẳng định có thể càng thêm thành công.”

Hắn thử hỏi,“Walt Disney có phải hay không cũng với ngươi tiếp xúc qua?”

Kevin Feige cười cười, không có phủ nhận,“Hỏi qua của ta ý tứ, bất quá ta trong tay Marvel cổ phần rất ít.”

Bởi cùng Disney ký kết một phần về đầu tư Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh bổ sung hiệp nghị, Matthew hiện tại phi thường vui với nhìn thấy Walt Disney nuốt vào Marvel truyện tranh, chung quy chỉ có Disney thành công thu mua Marvel, này phân bổ sung hiệp nghị tài năng thực hiện.

Bởi vậy, hắn còn nói thêm,“Ta muốn đầu tư thu lợi, mà ngươi đâu, Kevin? Ngươi muốn cho Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh sáng tạo xưa nay chưa từng có huy hoàng.”

Kevin Feige không có nói tiếp.

Matthew tiếp tục nói,“Nhưng ngươi cùng ta rất rõ ràng, chỉ riêng dựa vào Marvel truyện tranh bản thân mà nói, quá khó ! Paramount ảnh nghiệp làm thuần túy phát hành phương, cũng sẽ không tại Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh bên trên đầu nhập quá nhiều tài nguyên.”

“Ân.” Kevin Feige nhẹ nhàng gật đầu.

Điểm này hắn hoàn toàn tán thành, nếu Paramount ảnh nghiệp tuyên phát làm được càng đầy đủ một ít mà nói,[ Iron Man ] thực ra còn có tiềm lực khả đào.

Có vài lời điểm đến thì ngừng, Matthew không có nói thêm nữa, Kevin Feige là người thông minh.

Dù cho hắn không tham dự Marvel truyện tranh thực tế kinh doanh, cũng biết Kevin Feige cùng Marvel sáng ý bộ vài vị đại lão mâu thuẫn tầng tầng, đặc biệt là tại điện ảnh cải biên phương diện.

Nếu đổi lại hắn bị vây ở Kevin Feige vị trí, muốn đối kháng Marvel bên trong áp lực, phương thức tốt nhất chính là đưa tới ngoại bộ viện trợ, lấy Walt Disney lực lượng, đi đánh vỡ Marvel truyện tranh cố hữu trật tự.

Kevin Feige có thể tranh thủ đến Disney duy trì mà nói, chỉ cần Walt Disney thu mua Marvel truyện tranh thành công, hắn tại Marvel lời nói quyền khẳng định sẽ tăng thêm.

Những lời này Matthew không có nói rõ, chỉ là theo sau ám chỉ vài câu, từ Kevin Feige mà nói đến xem, tựa hồ cũng có phương diện này suy xét.

Hàn huyên hội Disney, Kevin Feige chủ động chuyển đề tài, hỏi Matthew,“Ngươi đối với chúng ta siêu cấp anh hùng điện ảnh có cái gì ý tưởng sao?”

“Ta?” Matthew lắc đầu,“Kevin, ta chỉ là nghiệp dư tuyển thủ.”

Kevin Feige lại rất chăm chú nói,“Ngươi muốn là nghiệp dư tuyển thủ, Hollywood này mấy công ty phụ trách điện ảnh nghiệp vụ nhân, e đều là nhược trí .” Hắn nhìn Matthew,“Ngươi mỗi lần lựa chọn điện ảnh, tổng có thể đạt được thành công, ngươi không có khả năng không có suy xét qua Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh tương lai.”

Matthew tổng không thể nói lời thật đi, nói vậy, nên có bao nhiêu xuẩn?

“Kevin, ngươi là toàn bộ hệ liệt người sản xuất, khẳng định có toàn phương vị suy xét.” Matthew chậm rãi nói,“Ta liền nói một điểm.”

“Mời nói.” Kevin Feige có vẻ đặc biệt chăm chú.

Hắn phi thường coi trọng Matthew mà nói, đem so sánh Matthew đến nói, hắn cảm giác chính mình thành công kinh nghiệm quá ít .

Matthew theo như lời là thiết thực suy xét qua ,“Ta duy nhất đề nghị chính là: Không cần đi lo lắng về vũ trụ quan vấn đề, mà là hẳn là lo lắng điện ảnh bản thân. Chúng ta ban đầu chỉ là muốn chụp hảo một bộ [ Iron Man ] điện ảnh, kế tiếp chụp hảo một bộ Hulk, Lôi Thần Thor điện ảnh, liền chỉ là muốn chụp hảo một bộ điện ảnh mà thôi. Sau đó đồng thời lại làm người khác chưa làm qua sự tình, chính là đem này mấy điện ảnh đặt ở cùng nhau, khiến kia vài tử trung truyện tranh các fans thể nghiệm một chút, Spiderman bò vào Fantastic Four tổng bộ, hoặc là Hulk nổi giận đùng đùng đâm vào Iron Man truyện tranh bên trong.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 685: Băng Lãnh Tàn Khốc

Hàn huyên hơn nửa giờ, Matthew dẫn đầu cáo từ rời đi, Kevin Feige ngồi ở bên trên chỗ ngồi lại không có động, xuyên thấu qua thủy tinh mạc tường nhìn Matthew tại bảo tiêu hộ vệ dưới lên một chiếc Benz xe hơi, không khỏi nhớ tới Matthew vừa nói lên những lời này.

Trong giới công nhận, Matthew - Horner chọn lựa điện ảnh có chỗ độc đáo, đối với phim chế tác cũng phi thường có ý tưởng.

Kia một lần lại một lần thành công chính là tốt nhất chứng cứ rõ ràng.

Kevin Feige thực tế thể nghiệm qua, tỷ như Matthew - Horner hướng hắn cực lực đề cử tiểu Robert - Downey, sự thật chứng minh tiểu Robert - Downey dứt khoát chính là trời sinh Tony - Stark.

Còn có, Matthew - Horner đối Gwyneth - Paltrow biểu diễn tiểu ớt rất có phê bình kín đáo, kết quả điện ảnh đi ra sau, tiểu ớt nhân vật này nhận đến chỉ trích nhiều nhất.

Rất nhiều thí dụ đều tại chứng minh, Bắc Mĩ người xem tựa hồ không quá thích Gwyneth - Paltrow.

Matthew - Horner đối với thị trường thấy rõ lực, Kevin Feige cảm thấy không bằng.

Tuy rằng [ Iron Man ] lấy được cự đại thành công, nhưng kế tiếp vài bộ đầu tư đều tại 1 ức 5000 vạn dollar trên đây cấp bậc đại chế tác trước sau lên ngựa, Kevin Feige cũng áp lực sơn đại.

Hắn biết, này đem trực tiếp quan hệ đến hắn tương lai.

Walt Disney đối với Marvel truyện tranh thu mua thành công tỷ lệ phi thường lớn, tương lai muốn Disney chân chính duy trì hắn, hắn tất yếu chứng minh chính mình có dẫn dắt Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh cự đại thành công năng lực.

Hôm nay, hắn tìm Matthew - Horner lại đây, một phương diện là xác nhận Matthew - Horner đối với Disney thu mua Marvel chân thật cái nhìn, một phương diện khác cũng là muốn hỏi một chút Matthew - Horner về Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh ý tưởng.

Này quan hệ đến Matthew - Horner đầu tư, hắn tin tưởng Matthew - Horner sẽ không lấy mấy ngàn vạn dollar đầu tư nói đùa.

Kevin Feige cực kỳ chăm chú suy xét Matthew vừa nói những lời này, phi thường có đạo lý, có thể nói ổn thỏa nhất phát triển phương thức.

Điện ảnh, đặc biệt là thương nghiệp đại chế tác, không ổn định nhân tố nhiều lắm, hiện tại liền đi suy xét tương lai [ Avengers ] cũng quá xa.

Nếu đơn độc siêu cấp anh hùng điện ảnh không thể đạt được thành công, nhất bang người xem đều chưa ở trên đại màn ảnh xem qua nhân vật tạo thành chiến đội, thụ chú ý trình độ cũng cực kỳ hữu hạn.

Siêu cấp anh hùng tổ đội làm trạm thực hiện đối với điện ảnh người xem đến nói nhất định rất thú vị, đặc biệt mọi người có thể tại so truyện tranh đến nói càng lớn trên màn ảnh xem xét này hết thảy, truyện tranh bản thân cho nhau liên kết thiết lập đã rất thú vị, nếu có thể ở bên trong rạp chiếu phim thể nghiệm như thế phấn khích cố sự, người xem, các fans tuyệt đối sẽ cảm thấy mĩ mãn.

Lại còn có thể ở này mấy đơn độc điện ảnh quay chụp chế tác trung, giống [ Iron Man ] kết cục trứng màu như vậy mai phục một ít hạt giống, nếu này mấy hạt giống có thể lên men thành công, khả năng là có thể đổi được nào đó nhân vật ba bộ điện ảnh, nhưng nếu không có liền tính .

Cứ như vậy, đối với điện ảnh có càng tốt trọng điểm, tại một bộ điện ảnh bên trong trồng xuống một ít hạt giống, cuối cùng điện ảnh cũng bán thực hảo mà nói, kia mặt sau sẽ có liên quan mấy bộ điện ảnh, nhưng nếu này hạt giống không có bị mọi người nhận, lại còn hủy bộ điện ảnh này, vậy thì lại gặp lâu, có thể lại làm điểm khác .

Kevin Feige càng nghĩ càng cảm giác Matthew - Horner mà nói có đạo lý, muốn chụp hảo này mấy điện ảnh cũng không phải ngồi xuống, sau đó thảo luận phải như thế nào thành lập một thế giới quan, mà là hẳn là thảo luận như thế nào đem này bộ phận trước chụp hảo, nếu phản ứng là ngay mặt , người xem cũng có hứng thú mà nói, lại tiếp tục kéo dài đi xuống.

Như vậy nghe vào tai là rất đơn giản, nhưng đối nhiều năm bấp bênh sau đột nhiên đạt được thành công Marvel đến nói cũng không dễ dàng.

Người nghèo phất nhanh thường thường sẽ dẫn đến ác tính bành trướng, theo đuổi một ít cự ly quá xa gì đó, do đó xem nhẹ trước mắt trọng yếu nhất cơ sở.

Marvel truyện tranh ngàn vạn không thể biến thành dạng này.

Xem ra, Matthew - Horner là tại thông qua loại này uyển chuyển phương thức nhắc nhở chính mình a.

Kevin Feige nhẹ nhàng gật đầu, trách không được Matthew - Horner như thế thành công, như vậy thanh tỉnh đầu não không phải tùy tiện người nào đều có thể có đủ .

Có phương diện này nhận thức, hắn cảm giác Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh nhất định có thể càng thêm thành công.

Hôm nay khoa học kỹ thuật tiến bộ, khiến CG trở nên càng thêm cao quy cách, siêu cấp anh hùng loại hình điện ảnh tác phẩm mới có thể khiến người xem tính tiền, sau đó mới có thể một bộ bị người xem thích sau tiếp chụp một bộ......

Liên Matthew chính mình cũng sẽ không nghĩ đến, Kevin Feige có thể từ hắn một phen trong lời nói, dấn thân ra nhiều thứ như vậy.

Chỉ có thể nói quá độ giải đọc loại chuyện này, thường thường sẽ phát sinh tại mỗi người trên người.

Tiến vào tháng mười một, Matthew trở về [ bộ đội đặc chủng ] kịch tổ tiếp tục quay chụp, kịch tổ hoàn thành tại Hughes phi cơ hán cảnh quay bên trong sau, trực tiếp bay đi Âu Châu, đầu tiên là tại Paris quay chụp năm ngày, tiếp lại phân biệt chuyển chiến London cùng Dublin, cuối cùng đi tới Iceland (băng đảo), quay chụp một hồi cực kỳ trọng yếu cảnh hành động.

Mùa này Iceland (băng đảo), tuy rằng còn không có tiến vào trong một năm nhất rét lạnh mùa, nhưng đi lên sông băng cùng cao hơn mặt biển địa khu, dày áo lông phòng lạnh là tất yếu trang bị.

Sớm ở tiền kỳ chuẩn bị thời điểm, Stephen - Sommers liền tự mình đến Iceland (băng đảo) khảo sát qua, lựa chọn Vatna sông băng làm chỗ quay chụp.

Này tòa sông băng ở Iceland (băng đảo) Đông Nam bộ Hofn thành phụ cận, diện tích đạt tám ngàn ba trăm kilomet vuông, không chỉ là Iceland (băng đảo) đệ nhất đại sông băng, vẫn là Âu Châu lớn nhất sông băng, gần với Nam Cực sông băng cùng Greenland sông băng.

Matthew hóa trang xong, chụp vào dày màu trắng tác huấn phục, ra ấm áp xe kéo hoá trang, đi ở mở mang trên băng nguyên, bên tai là gào thét mà qua tiếng gió, thường thường còn có thể nhìn thấy địa nhiệt hình thành ôn tuyền, nơi này tựa như rời xa nhân loại xã hội một khối đất xử nữ thiên nhiên dùng nó độc đáo quỷ phủ thần công tỉ mỉ tạo hình kia vài gập ghềnh địa mạo, dễ dàng liền mang cho nhân mĩ hưởng thụ.

Kịch tổ công tác nhân viên đang tại vội vàng bố trí quay chụp nơi sân, hắn đi về phía trước một hồi, thấy được vừa từ xe kéo hoá trang bên trong đi ra Sienna - Miller.

“Hải, Matthew.” Sienna - Miller bên miệng bốc hơi trắng, xung hắn chào hỏi.

Matthew đạp lên dày tuyết đọng, vài bước đi đến Sienna - Miller bên cạnh, nhắc nhở nói,“Thời tiết rất lạnh, của ngươi áo khoác đâu?”

So với hắn xuyên lông tác huấn phục, Sienna - Miller vì quay chụp cần, như cũ mặc bó sát người màu đen da trang.

Sienna - Miller trợ lý lúc này mới từ xe kéo hoá trang bên trong đuổi theo ra đến, trong tay cầm trưởng khoản áo lông phòng lạnh, Matthew lập tức tiếp nhận đến, bang Sienna - Miller phi ở trên người.

“Cám ơn.” Sienna - Miller cười cười,“Ta vừa đi ra sốt ruột, quên xuyên.”

Matthew chỉ chỉ phía trước một mảnh cao địa, chỗ đó là trường quay, nói,“Chúng ta qua đi.”

Sienna - Miller xuyên là quay chụp dùng màu đen cao gót giày da, ở trên băng tuyết đi lên đến rất không có phương tiện, đi không vài bước liền bắt đầu trượt, Matthew nhanh chóng đỡ nàng.

“Cẩn thận.” Hắn nhắc nhở nói.

Sienna - Miller quay đầu đến, đối với hắn cười cười, treo tại Matthew trên người hướng bên kia cao địa đi.

“Này khí trời......” Matthew nhìn nhìn có chút âm trầm thiên không,“Rất lạnh.”

Sienna - Miller oán giận nói,“Tại studio trung đáp lam mạc quay chụp không phải càng có lời sao? Vì sao nhất định phải tới Iceland (băng đảo) đâu?”

Matthew nhún vai,“Ta cũng không biết.”

“Ngươi không phải kiêm nhiệm người sản xuất sao?” Sienna - Miller hỏi.

“Ta này người sản xuất chỉ là trên danh nghĩa.” Matthew muốn là cam đoan chính mình quyền lợi, cơ bản không can thiệp kịch tổ bình thường vận tác,“Quay chụp phương diện đều là Stephen - Sommers quyết định, người khác không thể vượt quyền.”

Hắn nói đều là lời thật.

Sienna - Miller lại không như thế nào tin tưởng,“Của ngươi quyền lực còn nhỏ sao? Ngươi không phải lộng nữ phụ đến kịch tổ?”

Matthew thuận miệng nói,“Karolína Kurková là thông qua thử vai lấy đến nhân vật.”

Lời kiểu này Sienna - Miller như thế nào sẽ tin tưởng, chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn ra Karolína Kurková là dựa vào cái gì đạt được nữ lang tóc đỏ này một nhân vật.

Nàng nghe kịch tổ đảm nhiệm Karolína Kurková trợ lý một người tuổi còn trẻ nữ hài nói qua, có lần công tước cùng nữ lang tóc đỏ đối thủ hí chấm dứt sau, Matthew cùng Karolína Kurková vội vã đi vào người sau xe kéo hoá trang bên trong, không nhiều lắm một hồi, kéo xe trung liền truyền ra Karolína Kurková thống khổ tiếng hét.

Sau này, đẳng này hai người rời đi kéo xe, cái kia nữ hài chuyên môn tiến kéo xe nhìn nhìn, nhìn thấy kịch tổ dùng đến quay chụp nhựa cây còng tay cùng đai lưng giả da đẳng đạo cụ đều tùy ý ném xuống đất, phảng phất vừa bị người dùng qua vứt bỏ như vậy.

Sienna - Miller là người mẫu xuất thân, còn không có hoàn toàn thoát ly giới thời trang, nghe nói qua về Karolína Kurková một vài sự tình, hiện tại nghĩ đến, Karolína Kurková tiến vào kịch tổ, khẳng định trả giá xa xỉ đại giới.

Bất quá, nàng không có khinh thường ý tứ, nhớ năm đó nàng từ người mẫu đổi nghề tiến vào diễn viên giới, không phải đồng dạng trả giá rất nhiều? Sau lại mượn dùng Jude Law lực lượng, dẫn đến hôm nay còn cùng Jude Law ở giữa dây dưa không rõ.

Này giới đối nữ tính rất không hữu hảo .

Có bao nhiêu nữ nhân vì lấy đến một điểm tài nguyên, trả giá thân thể thậm chí càng nhiều?

Hollywood có quyền thế các nam nhân đâu?

Nghĩ đến đây, Sienna - Miller không khỏi nhìn Matthew liếc nhìn, không thể tra gật gật đầu, tại Hollywood có quyền thế nam nhân trong, thực ra Matthew - Horner thuộc về thanh danh rất không sai cái loại này, hắn cùng đại bộ phận nhân như vậy, đều cùng xinh đẹp nữ tính làm giao dịch, bất quá nữ diễn viên từ hắn trên người hướng đến trả giá liền có thể lấy đến hồi báo.

Phóng nhãn toàn bộ Hollywood, Matthew - Horner dứt khoát có thể nói là người tốt.

Đỡ Sienna - Miller lên cao địa, trường quay còn tại bố trí, Matthew tìm tầm nhìn hảo địa phương, nhìn ra xa phương xa.

Cùng loại Iceland (băng đảo) loại này băng tuyết đầy trời cảnh tượng, đối với hắn đến nói tương đương hiếm thấy.

Nơi này nhìn như là bình nguyên, trên thực tế là dạng cái bát cao địa, Vatna sông băng bốn phía, có không ít cao ngất đứng vững sơn mạch, trong đó cá biệt sơn phong độ cao so với mặt biển có thể vượt qua 6000 thước Anh.

Từ này nhìn ra đi, một mảnh phô thiên cái địa bạch, là bạch , thiên cũng là bạch .

Sông băng cảnh tượng, phảng phất màu trắng kỳ tích, đặt mình trong đó, tại xem xét mĩ cảnh rất nhiều, lại để người cảm nhận được băng lãnh tàn khốc, phảng phất độc xà như vậy.

Cũng không trách được Stephen - Sommers lựa chọn nơi này làm rắn hổ mang tổng bộ, hơn nữa yêu cầu thực địa quay chụp.

Băng lãnh tàn khốc cùng rắn hổ mang khí chất rất xứng đôi .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 686: Chuyên Nghiệp Hảo Diễn Viên

Thái Dương treo tại bầu trời trong xanh bên trong, chiếu sáng khắp sông băng, thiên không lại có tuyết hoa bay xuống, hô hô gió rét hỗn loạn nhỏ vụn hạt tuyết, tại Vatna trên sông băng tàn sát bừa bãi, đem này trắng xoá thế giới trở nên càng thêm tuyết trắng.

Matthew thường niên sinh sống ở Los Angeles, không quá thói quen như vậy rét lạnh thời tiết.

Thực ra quay chụp I Am Legend trung Brooklyn đại kiều cảnh đêm vai diễn khi, hắn liền đối rét lạnh có loại phát ra từ bản năng bài xích.

Bất quá, hắn dựa theo quay chụp yêu cầu, nằm sấp ở tuyết địa trung không nhúc nhích, phảng phất băng tuyết một bộ phận dường như.

Cầm siêu cao thù lao, đương nhiên muốn làm tốt thuộc bổn phận công tác, Matthew chuyên nghiệp tinh thần, ngay cả kịch tổ xoi mói nhất nhân, đều không lời nào để nói.

Máy quay phim màn ảnh từ trải đạo quỹ thượng lướt qua, hai danh hạng nặng võ trang, chỉ lộ mắt rắn hổ mang binh lính đi tới, vừa từ ngụy trang mang đi qua, Matthew đột nhiên từ trên tuyết bốc lên, kích khởi đầy trời tuyết hoa, liền tại tuyết hoa còn hơi bay xuống lúc, trong tay đạo cụ “Chủy thủ” Đã chui vào mặt sau cái kia rắn hổ mang binh lính cổ họng bộ vị.

Rắn hổ mang binh lính bùm một tiếng ngã quỵ tại trên tuyết địa.

Phía trước cái kia rắn hổ mang binh lính vừa đúng quay đầu trở về xem, Matthew bằng nhanh nhất tốc độ rút ra chủy thủ, phủi thảy đi ra ngoài, rắn hổ mang binh lính che không có phòng hộ cổ họng bộ vị, bên trong cổ họng vang lên một trận Cách Cách thanh âm, sau đó uể oải ngã xuống đất.

Tiếp, Matthew tựa hồ nghe đến động tĩnh gì, lập tức nằm sấp trên đất trên mặt không nhúc nhích, qua vài giây, xác định không có nguy hiểm sau, hướng tới phía trước chạy đi.

“Cut !” Stephen - Sommers phun ra miệng đầy bạch khí,“Matthew, làm tốt lắm ! này một điều qua !”

Matthew dừng lại cước bộ, trước tiên giải xuống màu trắng áo choàng, hai danh trợ lý nhanh chóng chạy lại đây, một tiếp nhận áo choàng, sau đó giúp hắn phủ thêm một điều dày lông dê thảm, một cái khác lập tức đem bình giữ ấm đưa tới.

Tiếp được bình giữ ấm, uống một ngụm trà nóng, Matthew lúc này mới cảm giác được một điểm ấm áp, vừa ghé vào băng tuyết dưới đất, tay chân đều nhanh lãnh không cảm giác .

Đạo diễn Stephen - Sommers thanh âm lại một lần tại ngoại cảnh trường quay vang lên,“Hiện tại chuyển trường, đi trên mặt băng quay chụp ! mau !”

Lập tức có hai danh phó đạo diễn chỉ huy kịch tổ chuyển dời thiết bị, chạy tới mười km ngoài trên sông băng.

Matthew mặc kệ người khác, bọc thảm, bưng lấy nóng hầm hập bình giữ ấm, chui vào ấm áp như xuân chuyên dụng xe kéo bên trong, nếu có thể mà nói, bên ngoài băng thiên tuyết địa hắn một phút đồng hồ đều không muốn ở lại.

Nhưng kịch tổ vừa đuổi tới mặt băng phụ cận, hắn liền đi xuống xe làm lên quay chụp chuẩn bị.

Có một số việc ngẫm lại còn có thể, thật muốn lại tại xe kéo bên trong không ra đến, đó chính là chê cười.

Đương nhiên không phải từng cái Hollywood diễn viên đều như vậy chuyên nghiệp, này trong giới hướng hắn cùng Tom - Cruise như vậy chuyên nghiệp diễn viên có rất nhiều, không chuyên nghiệp diễn viên đồng dạng có không ít.

Tỷ như hiện tại Hollywood vấn đề nữ hài Lindsay - Lohan, hôm nay rất ít lại có kịch tổ dám thỉnh nàng, dùng Fox cao quản lời đến nói,“Từ nàng đến trường quay kia một khắc khởi, nàng trừ trở ngại quay chụp tiến trình bên ngoài cái gì cũng không có làm. Nàng liền ngồi tại nàng trong xe kéo phí thời gian...... Thẳng đến nàng muốn nhìn nàng bạn trai liveshow mới thôi mới rời đi, trường quay tất cả mọi người trở thành nàng con tin.”

Matthew tự nhiên sẽ không lưu lạc đến loại này đẳng cấp, lại càng sẽ không cùng Lindsay - Lohan người như thế đi so, không phải nói già vị chênh lệch quá lớn, mà là song phương phát triển lộ tuyến rõ ràng bất đồng.

Từ trên bản chất đến nói, hắn cùng Lindsay - Lohan đều là thương nghiệp ngôi sao, nhưng hắn được công nhận diễn viên, mà Lindsay - Lohan chỉ có thể đưa vào đến thanh xuân thần tượng hàng ngũ trong.

Dùng từng Thái Bình Dương bờ bên kia lời đến nói, Lindsay - Lohan chính là lưu lượng tiểu hoa cùng tiểu thịt tươi bàn tồn tại.

Cho dù là Hollywood, kịch tổ cũng sẽ không yêu cầu thanh xuân các thần tượng có bao nhiêu chuyên nghiệp, chung quy bọn họ hạn sử dụng thật sự là quá ngắn , thường thường đều giống Lưu Tinh như vậy vạch qua.

Đương nhiên, chuyên nghiệp này mấy phẩm chất cố nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất còn hẳn là tác phẩm chất lượng, hiện tại thanh xuân các thần tượng động bất động liền như thế nào như thế nào chuyên nghiệp như thế nào như thế nào cố gắng, kết quả tác phẩm đi ra xấu hổ phải chết, càng đáng sợ là động bất động liền lấy khiêm tốn đê điệu có lễ phép cầm bán điểm.

Nếu định vị là thần tượng, kia lấy này mấy kỹ xảo biểu diễn bên ngoài phẩm chất cầm bán điểm ngược lại cũng không có cái gì, nhưng chọc người phiền là cả ngày sao kỹ xảo biểu diễn bên ngoài gì đó, xong việc còn cả ngày làm được chính mình cùng thực lực phái diễn viên thậm chí là siêu cấp cự tinh như vậy.

Tựa như Tom - Hanks nói như vậy, thanh xuân thần tượng tồn tại đương nhiên là hợp lý .

Chỉ cần chú ý một chút đại đạo triêu thiên các đi một bên, đứng ổn chính mình vị, tại thực lực không đạt tiêu chuẩn khi, đừng lung tung nhảy ra loạn quay phim, hai ba lần còn có thể lý giải, nhiều lần lạn cũng đừng trách người xem mắng chửi người .

Nói trở về, vương Matthew nhận phỏng vấn thời điểm rất ít nói tới quay phim ăn khổ, dùng hắn lời mà nói chính là “Nghề nào không vất vả a?”

So với từng hắn làm nghề, diễn viên này chức nghiệp thật sự là rất thoải mái, mà thu hoạch lại rất phong phú......

Phóng nhãn nhìn lại, tràn đầy đều là sâm lâm, chỉ chờ hắn một khỏa tiếp một khỏa chém đổ.

Nhớ tới thanh xuân thần tượng, Leonardo - DiCaprio danh tự, không khỏi nhảy vào Matthew trong đầu, một toàn mĩ nữ người đều tưởng cường kiện được mĩ thiếu niên Jack trải qua hơn mười năm tươi sống làm thành một ăn tươi nuốt sống hoang dã thợ săn, chỉ vì một Oscar......

Diễn viên diễn trò lấy tiền, liền nên làm tốt thuộc bổn phận công tác, vị trí này là cạnh tranh đến, nói cách khác tại diễn phía trước nên tưởng hảo đến cùng muốn hay không diễn, phá điểm da liền bốn phía thổi phồng, diễn viên cố nhiên yếu ớt, thổi phồng nhân cũng là nhàm chán đến cực điểm.

Matthew hạ xe kéo hoá trang, đứng ở mặt băng phía trước, Sienna - Miller từ phía sau đi tới, đứng ở bên cạnh.

Nàng gắn vào bên ngoài đại y dưới, là kề thân xuyên một tầng màu đen áo da, quay chụp khi chỉ xuyên như vậy một thân quần áo, nhìn đều lãnh.

Bất quá, Sienna - Miller trừ ngầm oán giận vài câu ngoài, cũng không nói thêm cái gì, lại càng sẽ không để người tại băng thiên tuyết địa trong trên giá mười mấy đài quạt làm ấm.

“Ngươi sợ lãnh.” Nàng đối Matthew nói.

Hai người đã tại tuyết quay chụp qua mười mấy màn diễn , điểm ấy vẫn là có thể nhìn ra đến.

Matthew nhún nhún vai,“Ta tại bang Texas lớn lên, sau lại đi Los Angeles, không thói quen Bắc phương thời tiết.”

“Này gặp quỷ thời tiết.” Sienna - Miller bọc kín đại y,“Phỏng chừng ta chụp hoàn trở về muốn sinh bệnh.”

Matthew gật đầu,“Ta cũng kém không nhiều.”

Hắn quay đầu nhìn về phía mặt băng bên kia, Stephen - Sommers đang tại tiến hành quay chụp phía trước cơ bản bố trí công tác, cứ việc thiên không phiêu tuyết hoa, chói lọi Thái Dương lại vẫn treo ở trên trời, cùng phim thanh thoát nhạc dạo phi thường đáp, dứt khoát chính là thiên nhiên bối cảnh bản.

Tuy rằng so với phim trung Bắc Cực cảnh tượng, Iceland (băng đảo) hoàn cảnh cũng không tệ lắm, nhưng cũng không thích hợp trường kỳ quay chụp, Stephen - Sommers chế định kế hoạch tương đối chặt chẽ, tranh thủ có thể sớm ngày rời đi Iceland (băng đảo).

Hiện tại đã tháng mười một trung tuần , nếu dây dưa lỡ việc một đoạn thời gian, Iceland (băng đảo) đem triệt để tiến vào mùa đông, rất nhiều thiết bị vận chuyển nói không chừng đều sẽ ra vấn đề.

Kịch tổ hiệu suất phi thường cao, thiết bị cùng hiện trường điều chỉnh hoàn tất sau, Matthew cùng Sienna - Miller đi lên mặt băng.

Vừa đạp lên mặt băng, Matthew thò tay liền bắt lấy Sienna - Miller, nói, “Đợi đã !”

Sienna - Miller khó hiểu, hỏi,“Làm sao?”

Matthew kéo nàng lui về đến, sau đó thò chân ở trên băng tầng dùng lực đạp một chút, đôi chút răng rắc thanh liên tiếp không ngừng vang lên.

Sienna - Miller sắc mặt thay đổi,“Đây là băng tầng đoạn liệt thanh âm?”

Nàng vẫn nhận kịch tổ các loại quay chụp an bài, lại không ý nghĩa muốn cầm sinh mệnh đi mạo hiểm.

“Hẳn là.” Matthew không có đi xem Stephen - Sommers, thò chân lại đạp vài cái, lại có đôi chút răng rắc tiếng vang lên,

Này thanh âm không tính lớn, lại dễ dàng liền có thể bị tai người bắt giữ đến.

Stephen - Sommers lúc này đi tới,“Sao thế này?”

Kịch tổ một vị chấp hành người sản xuất nói,“Băng tầng có đoạn liệt thanh âm.”

“Sao thế này?” Stephen - Sommers lần này hỏi là Iceland (băng đảo) cung cấp quen thuộc hoàn cảnh công tác nhân viên.

Này công tác nhân viên không chút hoang mang giải thích nói,“Đây là Vatna sông băng đặc tính, rất nhiều băng tầng đạp lên đi đều sẽ phát ra loại này thanh âm, nhưng tuyệt sẽ không chân chính rạn nứt, ta có thể đảm bảo !”

Iceland (băng đảo) chính phủ phái trú đến kịch tổ liên lạc quan cũng đi tới, hỏi thăm rõ ràng tình huống sau, cũng cam đoan nói,“Này băng hồ thường xuyên tiếp đãi du khách. Hiện tại lại là đầu đông, tuyệt đối không có vấn đề.”

Nói xong, hắn dẫn đầu đi lên băng tầng, mặt khác một vị công tác nhân viên cũng tùy theo đi tới, hai người còn làm ra tỷ như khiêu dược đẳng trên diện rộng động tác.

Bọn họ thường xuyên tiếp đãi du khách, phương diện này kinh nghiệm phong phú.

Tuy rằng đôi chút răng rắc thanh liên tiếp không ngừng vang lên, nhưng băng tầng rõ ràng phi thường rắn chắc, một chút không có đoạn liệt dấu hiệu.

Matthew cũng cẩn thận dè chừng đi thượng mặt băng, làm một ít vật lộn động tác, cảm giác xác thật không có vấn đề.

Quay chụp lập tức bắt đầu, nơi này quay chụp là công tước cùng nam tước phu nhân gần người cận chiến vai diễn, hắn cùng Sienna - Miller muốn tại trên mặt băng làm ra một ít độ khó cao động tác.

May mà còn có kỹ năng đặc biệt thế thân, một ít chân chính có độ khó phi ngay mặt màn ảnh, cũng không muốn hai người tự mình xuất trướng quay chụp.

Mỗi một trường cảnh hành động, đều là bị phân cách thành vô số nhỏ vụn đoạn ngắn đến quay chụp, Matthew cùng Sienna - Miller trận này cũng không ngoại lệ, hai người đánh đánh đình đình, vẫn quay chụp đến buổi chiều.

Bọn họ hai thân thể tố chất đều phi thường tốt, Matthew thường niên bảo trì tự do vật lộn huấn luyện, Sienna - Miller trường kỳ kiện thân, quay chụp phía trước còn tiến hành nửa tháng đột kích đặc huấn.

Tuy rằng quay chụp vỗ vỗ đình đình, không ngừng canh đổi kỹ năng đặc biệt thế thân lên sân, nhưng một cảnh này tiến triển tổng thể đến nói tương đương thuận lợi.

Không nghĩ tới là, trên sông băng phong bỗng nhiên biến lớn , bất quá Stephen - Sommers kiên trì chụp xong này đoạn hí, đương kịch tổ thu thập thiết bị chuẩn bị rút lui khỏi thời điểm, trắc lượng tốc độ gió đã đạt tới 60 dặm Anh / giờ, thậm chí có kịch tổ nhân viên trực tiếp bị gió to thổi ngã xuống đất......

Matthew cùng Sienna - Miller rời đi mặt băng, hướng tới kéo xe bên kia đi, bởi kéo xe cự ly tương đối xa, hai người ngược mà đi, đi được phi thường chậm.

Gió càng lúc càng lớn, trung gian còn kèm theo tuyết hoa, Matthew dùng lực trảo Sienna - Miller cánh tay, đẩy nàng đi về phía trước.

“Của ta kéo xe gần !” Hắn tại Sienna - Miller bên tai lớn tiếng nói,“Đi trước ta bên kia !”

Bất quá mấy chục mét cự ly, hai người đi chừng ba phút mới đến, tiến vào Matthew xe kéo bên trong, tiếng gió thổi ô ô rung động.

“Đừng đi ra ngoài.” Matthew tìm đến một điều thảm giao cho Sienna - Miller,“Tạm thời liền tại ta bên này đi.”

Sienna - Miller nghe được tiếng gió, gật gật đầu,“Ta cũng không tưởng lại bị gió lạnh thổi.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 687: Nguy Hiểm Cảm Cúm

Hô hô tiếng gió giống như ma quỷ khóc như vậy, trên bầu trời Thái Dương sớm liền biến mất không thấy, như lông ngỗng đại tuyết hỗn loạn nhỏ vụn mưa đá, bùm bùm đánh vào xe kéo bên trên, phát ra từng trận để người kinh sợ thanh âm, phảng phất bạo phong tuyết sắp mai táng này thế gian hết thảy.

Sienna - Miller nằm ở kéo xe sử dụng đến nghỉ ngơi ghế salon trên, bởi vì thời gian dài phấn khởi sau mệt nhọc, hai mắt có chút vô thần, chỉ là ngốc ngốc nghe bên ngoài phong tuyết thanh âm.

Phong tuyết càng lớn , kéo xe giống như đã dừng ở nơi này rất lâu .

Gọi điện thoại thanh âm ngừng lại, tiếp Matthew - Horner thanh âm vang lên,“Phong tuyết quá lớn, đoàn xe tạm thời không thể đi , quyết định ở trong này trốn một trận.”

“Ách......” Sienna - Miller lên tiếng.

Thật sự là quá mệt mỏi , quay chụp tiêu hao đại lượng thể lực cùng nhiệt lượng, kết quả ngược trở lại kéo xe trung tiêu hao càng nhiều, nàng lười lại mở miệng nói chuyện.

Có bóng người tại nàng trước mặt đung đưa lên, Sienna - Miller vô thần hai mắt dần dần ngưng tụ ra tiêu điểm, nhìn thấy giống như David vương bàn Matthew - Horner đứng ở đối diện trước cửa sổ.

“Hắn dáng người chân kiện mỹ a.” Nàng trong đầu không tự giác bính ra một ít ý tưởng,“Mỗi một điều cơ nhục đều như vậy hoàn mỹ, trách không được nhiều như vậy nữ nhân vì hắn si mê, nhiều như vậy nữ tính nguyện ý cùng hắn......”

Tựa như nam nhân thảo luận nữ nhân như vậy, nữ nhân ghé vào cùng nhau cũng sẽ thảo luận nam nhân, Sienna - Miller ở diễn viên vòng nhỏ, cũng thường xuyên nghị luận trong giới nam ngôi sao hoặc là nam model, trong đó tối chú ý chính là Leonardo - DiCaprio cùng Matthew - Horner.

Bất quá, Leonardo - DiCaprio hai năm nay dáng người dần dần biến dạng, vì thế Matthew - Horner trở thành các nàng thảo luận trung hoàn mỹ nhất một đêm tình đối tượng.

“Xác thật rất hoàn mỹ a, không chỉ hảo xem, còn hảo dùng......”

Đột nhiên, một trận không thể tra phong nhẹ nhàng lại đây, Sienna - Miller cảm giác đùi một trận phạm lạnh, vội vàng nhìn về phía trước, nguyên lai là Matthew - Horner kéo ra bức màn, xem xét bên ngoài phong tuyết trạng huống.

Có chút rất nhỏ bé gió chui vào xe kéo bên trong, thổi được nàng phía dưới lạnh lẽo .

Sienna - Miller không khỏi xuống phía dưới nhìn lại, màu đen bó sát người quần da sớm biến thành quần yếm, khó được xuất hiện một trận mạc danh xấu hổ cảm.

Trên thực tế, nàng mặc nam tước phu nhân màu đen áo da thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ có một địa phương là ngoại lệ.

Sienna - Miller ánh mắt lại rơi vào Matthew - Horner trên người, gã này không phải bình thường biết chơi a !

Đột nhiên, nàng nghĩ tới Karolína Kurková, vừa rồi nàng kêu được lớn tiếng như vậy, phỏng chừng bên ngoài nhân sẽ nghe được đi? Phỏng chừng không qua bao lâu, kịch tổ cũng sẽ truyện nàng lấy đến nữ chính là vì Matthew - Horner .

Sienna - Miller đầu tiên là lắc đầu, tiếp liền không để ý , thích đều thích qua, quản hắn này đó để làm gì?

Không nói khác, liền Matthew - Horner sức chiến đấu mà nói, so Anh quốc kia vài tiểu bạch kiểm cường đâu chỉ vài lần?

Vựng hồ hồ trung, Sienna - Miller ánh mắt ngừng lại ở Matthew - Horner trên người, phía trước nàng còn tưởng Matthew - Horner là Hollywood khó được hảo nhân, không nghĩ tới kéo chính mình vào hắn kéo xe, thế nhưng chủ động câu dẫn nàng......

Vấn đề ở chỗ nàng cũng không phải bảo thủ nhân, làm sao có khả năng chịu được dễ nhìn như vậy nam nhân câu dẫn? Có thể cùng toàn mĩ nữ nhân đại chúng tình nhân đến một lần, cho dù là lấy như vậy xấu hổ phương thức cũng đáng a.

Vừa xuất hiện như vậy ý niệm, Sienna - Milan phát hiện Matthew - Horner đã xoay người lại, đang tại nhìn chằm chằm nàng xem, không đợi nàng làm ra che lấp, liền đi nhanh tới, kia cường tráng thân hình giống như Rocky sơn mạch như vậy áp xuống dưới.

Chẳng lẽ hôm nay thật sự muốn chết ở chỗ này?

Sienna - Miller đương nhiên không có chết, bất quá mặt sau hai ngày quay chụp trung, xuất hiện phi thường nghiêm trọng cảm mạo, không chỉ là nàng, kịch tổ rất nhiều người tựa hồ đều không thói quen như vậy giá lạnh thời tiết, mắc phải cảm mạo nhân dần dần tăng nhiều, ngay cả luôn luôn thân thể vô cùng tốt Matthew đều không ngoại lệ.

Hắn có quá nhiều vai diễn là tại băng tuyết bên trong cận chiến, bên cạnh màn ảnh cùng đưa lưng về màn ảnh có thể sử dụng kỹ năng đặc biệt thế thân, nhưng kia chút ngay mặt màn ảnh đều cần tự mình lên sân quay chụp, cứ việc tại New York từng có hàn đông ban đêm quay chụp trải qua, nhưng New York mùa đông so với Iceland (băng đảo) đến kém xa.

Stephen - Sommers không thể không thích hợp sửa chữa quay chụp kế hoạch, đặc biệt là một ít nguyên kế hoạch vào ban đêm quay chụp vai diễn, tất cả đều điều chỉnh đến ban ngày.

Iceland (băng đảo) đã tiến vào mùa đông, ban đêm quay chụp tính không xác định nhân tố quá nhiều.

Còn có chút không phải đặc biệt tất yếu vai diễn, Stephen - Sommers dứt khoát hủy bỏ , tại Iceland (băng đảo) giá lạnh trung quay chụp độ khó, đại đại vượt qua hắn đánh giá.

Không chỉ là diễn chức nhân viên an toàn vấn đề, có chút thiết bị tại giá lạnh trung trục trặc phát sinh tần suất xa xa cao hơn bình thường, kịch tổ hao tổn của cải cũng vượt qua kế hoạch gấp đôi, Paramount ảnh nghiệp hòa đệ tam phương đảm bảo công ty đối với này đều có một ít ý kiến.

Đạo diễn cùng người sản xuất làm sao có khả năng không chịu đến đầu tư phương ảnh hưởng?

Kịch tổ tại Iceland (băng đảo) băng thiên tuyết địa bên trong quay chụp mười ngày sau, cơ bản hoàn thành điện ảnh cần vai diễn, đuổi tại nghiêm khắc hàn đông đến phía trước, Matthew hộ tống toàn bộ kịch tổ quay trở về Los Angeles.

Trở lại Los Angeles, dù cho [ Twilight ] sắp phát hành, Matthew tạm thời cũng không có bận rộn công tác sự, mà là chờ ở trong nhà an tâm dưỡng bệnh.

Hắn cảm mạo, tại Iceland (băng đảo) khi còn không phải rất nghiêm trọng, trở lại Los Angeles sau bệnh tình đột nhiên tăng thêm.

Đi đến Los Angeles nhiều năm như vậy, này còn là hắn lần đầu tiên tương đối trọng sinh bệnh.

Bởi vì này vài năm thân thể trạng huống vẫn phi thường tốt, trừ thông lệ kiểm tra sức khoẻ ngoài, hắn cơ bản không nhìn qua thầy thuốc, như là phú hào thiết yếu tư nhân thầy thuốc, đương nhiên cũng không có thuê, may mà có tiền có thể giải quyết quá nhiều vấn đề, cảm mạo cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng chứng bệnh.

Bất quá, Matthew cũng tương đương coi trọng, không có khinh thường, chung quy Bắc Mĩ mỗi năm đều có mấy chục lệ thậm chí mấy trăm lệ bởi vì bệnh cúm tử vong án lệ.

Dựa theo một ít y học giới nhân sĩ thuyết pháp, người da trắng đối với cảm mạo, đặc biệt là bệnh cúm, sức chống cự tương đương sai.

“Nguyên lai giống ngươi như vậy cường tráng nhân cũng sẽ sinh bệnh.”

Horner trang viên phòng khách bên trong, Lily - Collins nhìn thấy mũi đỏ bừng Matthew, không khỏi nói,“Ta vẫn nghĩ đến ngươi là siêu nhân đâu.”

Matthew mời Lily - Collins tùy tiện tọa, nói,“Sao ngươi lại tới đây?”

Lily - Collins ngồi ở trên một chiếc sô pha đơn, hoạt bát nhún vai, nói,“Ta ngày hôm qua tại một hồi thông cáo hội thượng gặp được David - Ellison, nghe hắn nói ngươi bị bệnh, chuyên môn lại đây xem xem ngươi.”

Nàng xem xem Matthew, thấy hắn tình huống không phải rất nghiêm trọng, cố ý hỏi,“Như thế nào, ngươi không chào đón ta a?”

“Đương nhiên hoan nghênh.” Matthew ngồi ở Lily - Collins đối diện, tùy ý lười biếng duỗi eo,“Này hai ngày ở nhà nhàn phải chết, ngày hôm qua David lại đây, nói không vài câu liền chạy , ta đang lo không ai theo giúp ta nói chuyện phiếm đâu.”

Bởi hắn sinh bệnh, David - Ellison đang bận rộn tại truyền thông trước mặt bác chú ý, vi [ Twilight ] phất cờ hò reo, công tác tương đương bận rộn.

Này bộ phim 4000 vạn dollar chế tác phí tổn bên trong, có 1000 vạn dollar là đến từ David - Ellison đầu tư.

“Ngươi sẽ thiếu người nói chuyện phiếm?” Lily - Collins cố ý thấp giọng nói thầm một câu, hỏi,“Nhàn vừa lúc có thể nghỉ ngơi.”

Matthew lại nói,“Nhàn dễ dàng miên man suy nghĩ.”

Lily - Collins sáng sủa ánh mắt theo dõi hắn bên này, hỏi,“Nghĩ gì? Tưởng mĩ nữ sao? Tỷ như...... Nina - Dobrev?”

“Muốn chết !” Matthew tức giận nói,“Tưởng cảm mạo khả năng sẽ dẫn đến cái chết.”

“Có như vậy nghiêm trọng?” Lily - Collins lực chú ý nháy mắt bị chuyển dời .

Matthew ho khan vài tiếng, tìm đến chén nước uống một ngụm nước ấm, buông xuống sau lúc này mới nói,“Ta này hai ngày nhàn rỗi không có việc gì, nhìn rất nhiều y học phương diện tư liệu, rất nhiều người đều nói người da trắng đối cảm mạo bệnh cúm linh tinh sức chống cự kém cỏi nhất.”

“Còn có chuyện như vậy?” Lily - Collins niết nhòn nhọn cằm, hỏi,“Thật sao?”

Matthew ra vẻ chăm chú gật gật đầu,“Ta từ Iceland (băng đảo) trở về trên đường, nhìn một phần tư liệu, mặt trên nói bệnh cúm ban sơ là từ nuôi nhốt trư trên người truyền bá đến nhân loại xã hội , mà Đông Á tiền sử nhân loại sớm nhất thuần hóa lợn rừng.”

Hắn lại ho khan lên, Lily - Collins vội vàng đứng lên truyền đạt chén nước.

Matthew tiếp nhận, lại uống một ngụm, tạm thời áp chế ho khan, nói,“Lợn rừng từ hoang dại chuyển biến thành nuôi nhốt, cố định, phong bế, chen lấn sinh hoạt khu vực, khiến chúng nó đồng loại ở giữa đầu tiên sinh ra tật bệnh, mà gia súc chăn nuôi giả trường kỳ cùng này ở chung, dần dần virus chuyển dời đến nhân loại trên người, vì thế bệnh cúm từ khi đó sinh ra từ nhân gian.”

Hắn buông xuống chén nước, tiếp tục nói,“Lâu dài lịch sử tiến trình trung, Đông Á dân tộc cùng bệnh cúm đấu tranh trung luyện thành một thân các loại kháng thể, đến hôm nay, loại này đi theo mấy ngàn trên vạn năm virus, cứ việc biến hóa đa đoan, hiển nhiên đã không thế nào có thể nề hà Đông Á chủng tộc .”

Lily - Collins gãi gãi khuôn mặt, nhăn lại một đôi nồng đậm lông mi,“Này thuyết pháp đủ đặc biệt a.”

“Đây là y học giới một vài người nghiên cứu thành quả.” Matthew xòe tay nói,“Đây không phải ta hồ biên .”

Lily - Collins bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói,“Đúng, ta phía trước giống như ở nơi nào xem qua, về người Anh điêng hủy diệt cùng bệnh cúm .”

“Ân?” Matthew hảo kỳ nhìn về phía nàng bên kia.

“Liền là nói người Anh điêng là như thế nào bị hủy diệt .” Lily - Collins vừa hồi tưởng vừa chậm rãi nói,“Mọi người đều cảm giác là bị người Mĩ hoặc là Tây Ban Nha nhân tiêu diệt , thế nhưng chân chính nguyên nhân là Âu Châu nhân từ Âu Châu đại lục mang đến bệnh cúm virus, người Anh điêng chưa từng có lây nhiễm qua, không có bệnh cúm virus kháng thể, cho nên liền thập phần nguy hiểm.”

Matthew sửng sốt dưới,“Giống như có điểm đạo lý.”

Hắn bỗng nhiên nghĩ đến tại mỗ điểm xem qua xuyên việt tiểu thuyết, nếu một người không phải hồn xuyên, mà là liên quan thân thể trực tiếp xuyên việt về đi, tại không có chất kháng sinh cổ đại, hay không sẽ tạo thành một hồi sinh thái hạo kiếp?

Chung quy do các loại chất kháng sinh tôi luyện đi ra virus, không phải bình thường cường hãn.

Hai người hàn huyên thật dài thời gian, Lily - Collins buổi tối còn có trường hoạt động, không đến giữa trưa liền cáo từ ly khai.

“Ngươi nhanh lên hảo đứng lên đi.” Nàng trước khi đi nói,“Kịch tổ tất cả mọi người đang đợi ngươi tham gia [ Twilight ] tuyên truyền thông cáo đâu.”

Matthew gật đầu,“Yên tâm, ta lại qua hai ngày liền sẽ xuất hiện ở truyền thông trước mặt.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 688: Hút Máu Kinh Tình

Bệnh tình thoáng hảo chuyển, Matthew liền đầu nhập đến [ Twilight ] tuyên truyền công tác trong, liên tiếp tham gia nhiều trường truyền thông hội,[ bộ đội đặc chủng ] kịch tổ bên kia, hắn vai diễn muốn tới tháng mười hai mới sẽ tiếp tục quay chụp, trong khoảng thời gian này tinh lực hoàn toàn có thể đặt ở [ Twilight ] mặt trên.

Disney ảnh nghiệp vì này bộ phim cử hành bên trong thử chiếu hội, phản ứng cũng không tệ lắm.

Nhưng bên ngoài rất nhiều người đều xem suy này bộ phim, đặc biệt là trailer thả ra tới nay, trên truyền thông châm chọc khiêu khích khá nhiều, chung quy tình yêu loại hình phim đã xuống dốc .

“Horner tiên sinh, ngươi vì cái gì muốn đầu tư như vậy một bộ phim?”

Đến từ [ New York Post ] phóng viên Mark - Berman bắt lấy phỏng vấn cơ hội, lớn tiếng hỏi,“Ngươi không cảm thấy loại hình này phim đã quá hạn sao? Lang nhân cùng quỷ hút máu cũng chính là mánh lới mà thôi ! này bộ phim có thể khiến ngươi thu hồi bốn ngàn vạn dollar đầu tư sao?”

Matthew biết có rất nhiều nhân chờ xem chính mình xui xẻo, này cùng cừu hận không quan hệ, mà là nhân tính tại quấy phá, đương một người không ngừng lấy được thành công thời điểm, người khác cố gắng ủng hộ đồng thời, trong lòng tự nhiên sẽ sinh ra một ý niệm, hắn khẳng định sẽ không vẫn thành công, hắn nhất định sẽ thất bại , tựa như trên thế giới này tuyệt đại đa số nhân như vậy......

“Xuất sắc điện ảnh vĩnh viễn đều sẽ không quá hạn.” Matthew mới mặc kệ ngoại giới cái nhìn, dùng sức vì chính mình điện ảnh thét to,“[ Twilight ] sẽ trở thành một bộ kinh điển tình yêu điện ảnh.”

Hắn mắt nhìn này danh đến từ [ New York Post ] phóng viên, cười nói,“[ Twilight ] có thể hay không thu hồi đầu tư, rất nhanh liền sẽ biết.”

Mark - Newman nhìn thấy Matthew tự tin tươi cười, không thể tra hừ một tiếng, không có nói thêm cái gì, hắn không phải tiểu báo giải trí cẩu tử, ngay mặt cùng Matthew - Horner như vậy Hollywood đại lão nổi xung đột rất không sáng suốt.

Bất quá, hắn sẽ chờ, xem xem Matthew - Horner bốn ngàn vạn dollar sẽ bồi điệu bao nhiêu.

Bên cạnh đến từ [ The Sun ] một chừng năm mươi tuổi cẩu tử liền không như vậy khách khí , trực tiếp hỏi,“Ta xem qua [ Twilight ] nguyên tác, thấp kém, ngại ngùng cùng biến thái, như vậy tiểu thuyết cải biên điện ảnh làm sao có khả năng thành công?”

Không đợi Matthew mở miệng, hắn lại liên châu pháo như vậy nói,“Matthew, ngươi sẽ không đem [ Twilight ] trở thành ngươi diễn viên chính điện ảnh đi?”

Lời này là cái gì ý tứ, Matthew tự nhiên minh bạch, chung quanh giải trí phóng viên cũng minh bạch, một trận tiếng cười không thể tránh khỏi vang lên.

Matthew mắt nhìn [ The Sun ] phóng viên, không có nổi giận, cũng không có mặt lạnh rời đi, kia chính là đối phương muốn kết quả.

Này danh phóng viên trước cố ý dùng bén nhọn có chứa khiêu khích bàn vấn đề đặt câu hỏi, lại cố ý trào phúng, không chính là [ The Sun ] nhất quán lộ số sao?

“Vị tiên sinh này.” Matthew không đáp lại, ngược lại hỏi,“Nhìn ngươi tuổi, hẳn là một vị phụ thân đi?”

[ The Sun ] phóng viên làm không rõ Matthew ý tứ, bất quá vẫn là gật đầu nói, “Vâng, ta có một mười tám tuổi nữ nhi.”

“Nữ nhi a?” Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Ta đoán ngươi với ngươi nữ nhi quan hệ không phải rất hòa hợp đi?”

Dưới tình huống bình thường, thời kỳ trưởng thành nam hài nữ hài cùng gia trưởng quan hệ đều sẽ không đặc biệt hòa hợp.

“Này......”[ The Sun ] phóng viên trừng lớn ánh mắt, hỏi ngược lại,“Này cùng ta hỏi có quan hệ sao?”

Matthew rất chăm chú nói,“Đương nhiên là có.” Hắn chỉ chỉ vị kia phóng viên,“Bởi vì ngươi không rõ ngươi nữ nhi thích cái gì.”

Không đợi [ The Sun ] phóng viên lại mở miệng, hắn liền nói,“Ngươi nói [ Twilight ] này bộ phim thấp kém? Ngại ngùng? Biến thái? Lại không biết, yêu phải một soái, lại có siêu năng lực, lại săn sóc ôn nhu cùng chính mình bất đồng nhân, lại là từng cái nữ hài từng làm qua mộng.”

“Có đôi khi hắn hẳn là cổ bảo trung vương tử, có đôi khi hắn là vượt nóc băng tường Spiderman, có đôi khi hắn phản nghịch kiệt ngạo là nghịch tử, có đôi khi hắn ngón tay băng lãnh là quỷ hút máu.”

Matthew một bộ thiếu nữ tình cảm chuyên gia bộ dáng,“Vô luận như thế nào thiết trí nhân vật, hắn đều là ôn nhu , soái , khắp thiên hạ chỉ yêu ngươi một , cỡ nào thô bạo lại đối với ngươi vô hạn săn sóc , có kinh người tài hoa thậm chí siêu năng lực , không gì không làm được, lại tại ngươi trước mặt hèn mọn ẩn nhẫn .”

Tên kia [ The Sun ] phóng viên có điểm sững sờ, hắn không phải đối nữ hài tâm tư một điểm đều không biết, nghe đến những lời này, cảm giác Matthew đối nữ tính tựa hồ phi thường lý giải.

Xúm lại tại Matthew bên cạnh phóng viên một mảnh im lặng, chăm chú lắng nghe Matthew lời nói ra khỏi miệng, này mấy xác thật rất có tin tức giá trị.

Matthew cố ý nêu ví dụ nói,“Chúng ta liền lấy [ Twilight ] trung Edward này quỷ hút máu đến nói, hắn tự cái nhìn đầu tiên gặp Bella, hoặc là ngửi được nàng mùi, liền bắt đầu trốn tránh, lại nhịn không được tới gần. Hắn nói, ta là duy nhất đoán không ra của ngươi tâm . Nữ nhân đều nguyện ý như vậy giả thiết, nam nhân vĩnh viễn không rõ chính mình suy nghĩ cái gì, cho nên vĩnh viễn tùy tùng chính mình, một khi rõ như lòng bàn tay, thế tất chán ghét như vậy phỏng đoán trò chơi.”

Hắn vươn ra đầu ngón tay,“Nhất kiến chung tình, là nữ nhân thứ nhất mộng.”

Tiếp, Matthew vươn ra đệ nhị căn đầu ngón tay,“Edward lại đối Bella nói, của ngươi hương vị, là của ta cá nhân phẩm bài nha phiến, thế nhưng, này ăn chay quỷ hút máu lại tất yếu học được nhẫn nại, không đi ăn luôn nàng, vì thế ngay cả tiếp hôn cũng tại cẩn thận dè chừng, hắn tổng nói ta muốn khống chế chính mình. Này, không lại là nữ nhân đối bạn trai giả thiết sao, yêu chính mình, lại rất có thể khống chế tình dục. Đây là nữ nhân thứ hai mộng.”

Hắn lại duỗi ra đệ tam căn đầu ngón tay,“Edward cường tráng hữu lực, bất cứ thời điểm đều có thể bảo hộ Bella. Bất luận là phi thân đẩy xe, vẫn là đúng lúc hiện thân dọa lui lưu manh, vẫn là mang theo nàng soái khí vô cùng tham gia vũ hội hấp dẫn cực kỳ hâm mộ nhãn cầu, thậm chí là không biết khiêu vũ nàng, đều có thể dưới sự dẫn dắt của hắn phiên phiên bay múa, có hắn liền không có sợ hãi, chỉ có được cực kỳ hâm mộ cùng thỏa mãn, là nữ nhân thứ ba mộng.”

“Edward thậm chí nguyện ý cùng Bella cùng nhất sinh, hắn tôn trọng nàng lựa chọn, không muốn phá hư nàng vốn có sinh mệnh cùng sinh hoạt, nàng dần dần già cả, hắn vĩnh viễn tuổi trẻ, này, chỉ sợ là nữ nhân lớn nhất mộng.”

Nói tới đây, Matthew đột nhiên xoay người, để người đem nguyên tác giả Stephanie - Meyer thỉnh lại đây, nói,“Meyer nữ sĩ cùng rất nhiều nữ nhân như vậy, nàng đem mộng nhất nhất viết ra,[ Twilight ] là bộ ôn nhu cũng đáng được vừa thấy điện ảnh, so với kia chút thề phản ánh trọng đại vấn đề cùng nhân sinh quan điện ảnh càng gần sát chúng ta, bởi vì này ghi lại từng cái phổ thông nữ nhân từng về nam nhân giấc mộng, cứ việc này mấy giấc mộng trong hiện thực phá thành mảnh nhỏ, có điểm ngây thơ đáng cười.”

Stephanie - Meyer phối hợp nói tiếp nói,“Này hết thảy đều sẽ tại điện ảnh bên trong êm tai nói tới, thâm tình động nhân.”

Theo Stephanie - Meyer hiện thân, Matthew thành công đem phóng viên lực chú ý dẫn đường đến nguyên tác giả trên người, Stephanie - Meyer trải qua gần một năm tôi luyện, cũng có chút ứng đối truyền thông phóng viên kinh nghiệm, nói ra tự nhiên đều là đối điện ảnh có lợi nhất mà nói.

“Viết này bộ tiểu thuyết thời điểm, ta cũng vẫn đang tưởng, hay không có một ngày có thể chuyển lên màn ảnh, may mà là điểm này rốt cuộc thực hiện , hơn nữa vô luận là đạo diễn vẫn là diễn viên, đều phù hợp trong cảm nhận của ta chờ mong.”

Stephanie - Meyer đối với điện ảnh cải biên có vẻ rất vừa lòng,“Nhất là Bella kẻ sắm vai Nina - Dobrev, nàng diễn thật sự khả ái, hoàn toàn phù hợp ta đối Bella nhân vật này mong muốn...... Chỉ có mười chín tuổi nàng có thể diễn được như thế sinh động động nhân, ta còn có lời gì đáng nói đâu.”

Cự ly [ Twilight ] phát hành thời gian càng ngày càng gần, số 13 phòng công tác cùng Disney ảnh nghiệp tuyên truyền cũng càng ngày càng dày đặc, đủ loại tin tức tại báo chí, tạp chí, internet cùng trên đài truyền hình mặt dễ dàng liền có thể nhìn thấy.

“[ Twilight ] sắp phát hành, thứ thời đại hấp huyết kinh tình kéo ra màn che.”

“Ma huyễn đại tác [ Twilight ] lại bạo báo trước, mỹ thiếu nữ tao ngộ hấp huyết nam dâm loạn.”

Trừ này mấy có chút kinh sợ tin tức ngoài, Matthew còn để người bào chế ra rất nhiều thật thật giả giả có thể hấp dẫn đến nhãn cầu tin tức.

“[ Twilight ] box office tiền cảnh xem hảo, khai sáng thấp thành bản phim bom tấn thời đại.”

Bất quá, sở hữu tuyên truyền đều có một đặc điểm, đó chính là đầu tiên nhằm vào thanh thiếu niên nữ tính người xem quần thể, bởi vì các nàng mới là này bộ phim lớn nhất thụ chúng.

Matthew vẫn đều phi thường rõ ràng,[ Twilight ] không phải đại chúng điện ảnh, cũng sẽ không trở thành chân chính đại chúng điện ảnh.

“Quỷ hút máu lưu luyến si mê mỹ thiếu nữ” Là lớn nhất tuyên truyền chủ đề.

Nam tính rất khó chân chính thích này bộ phim, Matthew cũng không ngoại lệ, lúc trước hắn cũng là kiên trì mới nhìn xong trước mắt đã xuất bản hệ liệt tiểu thuyết, trong lúc sinh ra phản cảm cảm xúc, xa xa vượt qua sau này đọc [ Hunger Games ].

Nhưng Disney ảnh nghiệp cùng Thiên Sứ trù tính công ty thị trường tiểu tổ chuyên môn phân tích qua này bộ phim, hơn nữa Matthew chính mình cũng thừa nhận,[ Twilight ] là có ma lực , thế nhưng mộ quang ma lực không phải đối mọi người có tác dụng.

Khách quan đối đãi Stephanie - Meyer tiểu thuyết, thực ra là rất ưu nhã duy mĩ nữ tính khí chất loại hình, nói cố sự cũng là phi thường đơn giản lãng mạn -- cô độc trăm năm Huyết tộc yêu phải thẹn thùng nhân loại thiếu nữ, giữa bọn họ trải qua không thiếu trở ngại, tình yêu lực lượng lại cuối cùng khắc phục hết thảy.

Matthew để người chuyên môn làm qua điều tra,[ Twilight ] fan sách 99% đều là nữ tính.

Cho nên,[ Twilight ] cũng là nhất rõ đầu rõ đuôi nữ tính điện ảnh, nàng nguyên tác, biên kịch đến đạo diễn, hết thảy là nữ tính. Thậm chí có thể nói, nối liền khởi chỉnh bộ phim khởi thừa chuyển hợp không phải trên logic tình tiết xung đột, mà là một loại như trên cảm xúc tư duy dao động.

Cho nên,[ Twilight ] phát hành sau, cũng sẽ không có quá nhiều fan nam, thậm chí khả năng đưa tới nam tính người xem chửi rủa.

Bởi vì này căn bản là hai tinh cầu hình thái ý thức vấn đề, người sao hoả không có khả năng lý giải thủy tinh nhân, rất nhiều người sao hoả cũng sẽ không nguyện ý thấp chính mình ngẩng cao đầu, thử đi lý giải thủy tinh nhân.

Helen - Hermann đối Matthew nói qua, có thể nại trụ tính tình xem xong [ hoàng hôn ] nam sinh, bình thường chỉ có hai loại khả năng: Nhất, ngươi là ăn chay quỷ hút máu; Nhị, ngươi đang tại lưu luyến si mê bạn gái, là bồi nàng xem .

Vì thế, tại lễ Tạ ơn tiền một cuối tuần, một bộ chân chính nữ tính tình yêu điện ảnh [ Twilight ] tại Bắc Mĩ long trọng phát hành .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 689: Chân Chính Nội Hàm

Vì cấp [ Twilight ] tạo thế, Disney ảnh nghiệp tại Los Angeles Nokia rạp hát khởi động long trọng thế giới lần đầu hoạt động.

Làm hào triệu toàn thế giới “Mộ quang” Fan sách cùng nhau tham dự lần đầu thịnh sự, số 13 phòng công tác hai ngày trước liền bao xuống Nokia rạp hát đại quảng trường cung các fan truyện trát trại đóng quân dã ngoại.

Lần đầu ngày đó sớm 6 điểm, liền có 2000 vị phấn ti đúng giờ tràn vào nơi sân, trường hợp thập phần náo nhiệt.

Ngoài ra, quảng trường phụ cận lữ quán sớm hơn tại mấy tháng trước liền bị đính mãn, hàng loạt fan sách từ toàn mĩ các nơi vọt tới, chỉ vì gần gũi thấy “Mộ quang gia tộc” Toàn thể diễn viên lần đầu tiên chính thức đi lên thảm đỏ.

Này hệ liệt tiểu thuyết fan sách, tại liên tiếp không ngừng tuyên truyền marketing thế công dưới, đối với phim đầu nhập vào cự đại nhiệt tình.

Đứng ở Nokia rạp hát cửa trên bậc thang, David - Ellison nhìn một lại một diễn viên từ trên thảm đỏ đi qua, đột nhiên quay đầu, hỏi bên cạnh Matthew,“Này phim thật có thể mở sáng thấp thành bản phim bom tấn thời đại?”

Matthew lại nói,“Không cần ôm rất cao hi vọng.”

David - Ellison hảo kỳ hỏi,“Rất cao hi vọng cao bao nhiêu?”

“Ân......” Matthew nghĩ nghĩ, hồi đáp,“Cùng kia vài hỏa bạo đại chúng thương nghiệp điện ảnh so, khẳng định muốn kém một ít.”

Nghe nói như thế, David - Ellison trên mặt ít nhiều có chút thất vọng, nói,“Ta còn cho rằng lúc này là một bộ mười ức tác phẩm đâu.”

Matthew thật bất đắc dĩ, hỏi,“David, ngươi từ nơi nào nhìn ra [ Twilight ] có thể có mười ức box office?”

“Dự thụ a.” David - Ellison nói năng hùng hồn đầy lý lẽ,“Dự thụ tình huống phi thường xuất sắc, cuối tuần ba ngày box office bán ra 2000 vạn dollar trở lên.”

Matthew nhắc nhở nói,“Ngươi hay không là xem nhẹ một cái khác số liệu?” Hắn tự hỏi tự đáp,“Dự thụ người xem 90% là nữ tính, vẫn là fan sách.”

Chỉ riêng điểm này liền thuyết minh, đây là một bộ nghiêm trọng thiên nữ tính cùng fan hướng phim.

David - Ellison nhún vai,“Này ta không thấy được, ta liền cảm giác chúng ta tuyên truyền làm được phi thường xuất sắc.”

Matthew gật gật đầu,“Tuyên truyền cùng phát hành đã làm đến dự toán bên trong cực hạn.” Hắn nhìn nhìn tụ tập tại thảm đỏ cùng Nokia trên quảng trường số lượng trên ngàn fan sách,“Còn lại liền giao cho người xem .”

Tuyên truyền phát diện, trừ số 13 phòng công tác phương diện cùng Disney ảnh nghiệp bên ngoài,[ Twilight ] hệ liệt tiểu thuyết nhà xuất bản cũng tại phát lực.

Liền tại điện ảnh tuyên truyền tiến vào lửa nóng nhất giai đoạn, Stephanie - Meyer cùng nhà xuất bản nhân cơ hội đẩy ra [ Twilight: Tảng sáng ], hơn nữa phối hợp điện ảnh tuyên truyền phương diện, cũng đến một đợt không giống bình thường tuyên truyền thế công.

Tiểu thuyết cùng điện ảnh tuyên truyền phối hợp cùng một chỗ, đối với điện ảnh công ty cùng nhà xuất bản đều có ưu việt.

Một lần này, nhà xuất bản tại tuyên truyền phương diện chuyên môn thuê một Hollywood chuyên nghiệp đoàn đội đến kế hoạch, này đoàn đội cũng là đến từ Matthew giới thiệu, từng vi Warner Bros kế hoạch qua [ Harry Potter ] hệ liệt tiểu thuyết tuyên truyền marketing.

Toàn bộ tuyên truyền kế hoạch chia làm hai giai đoạn.

Đệ nhất giai đoạn, phân biệt liền [ Twilight ] tiêu thụ đánh bại [ Harry Potter ],[ Twilight ] cải biên điện ảnh sắp phát hành,[ Twilight ] lĩnh chạy Mĩ quốc Amazon thanh thiếu niên sách báo dễ bán bảng, Stephanie - Meyer trúng tuyển 2008 niên độ Times trăm đại nhân vật đẳng mấu chốt từ tại các đại hành nghiệp truyền thông cùng phần cuối truyền thông khởi xướng vài vòng tuyên truyền thế công, đầy đủ chế tạo nhiệt điểm.

Đệ nhị giai đoạn, tại [ Twilight: Tảng sáng ] đưa ra thị trường trước sau, thực thi lập thể thức thử đọc phương án, nhiều loại bản đọc thử song song cùng tiến, có tại tiệm sách tiến hành phân phát , cũng có tại internet cùng mặt bằng trên truyền thông tiến hành triển lãm , này mấy dự nhiệt trở thành trọng yếu trải đệm, thúc đẩy độc giả sinh ra đọc này thư cùng xem xét nhân vật chính nóng bỏng nguyện vọng.

[ Twilight: Tảng sáng ] đưa ra thị trường tuần đầu, tiểu thuyết lượng bán liền đột phá 30 vạn sách.

Mà tiểu thuyết mỗi gia tăng một fan sách, thực ra đều là điện ảnh công chiếu sau thụ chúng.

“Đúng, Matthew.” David - Ellison đột nhiên hỏi nói,“Lập tức chính là năm nay Victoria's Secret fashion show , ngươi còn đi sao?”

Matthew nghĩ nghĩ công tác nhật trình, chậm rãi lắc đầu,“Đến lúc đó nói sau đi, ta khả năng không có thời gian, kế tiếp công tác nhiều lắm.”

Lễ Tạ ơn qua đi, hắn liền muốn hồi [ bộ đội đặc chủng ] kịch tổ tiếp tục quay chụp, theo sau muốn đi [ Inception ] kịch tổ hướng Christopher - Nolan đưa tin, trung gian còn muốn rút thời gian chú ý dưới [ Fast and Furious 4] hậu kỳ chế tác, rất khó rút ra thời gian nhìn Victoria's Secret Show.

Lại nói, đương nhiệm hoặc là từng nhậm VS Thiên Sứ trung Adriana - Lima, Gisele - Bündchen, Miranda Kerr cùng Karolína Kurková đều là lão chiến hữu , còn thừa tỷ như Alessandra Ambrosio linh tinh lại không thế nào thích......

Hoàn toàn có thể đợi một năm, xem xem VS Thiên Sứ hay không sẽ tái xuất mấy cái chất lượng cao tân nhân.

Kịch tổ hợp ảnh kết thúc, Sophia - Coppola lúc này dẫn đầu đi tới, chủ động mời Matthew,“Cùng nhau?”

Matthew gật đầu, vươn ra cánh tay khiến Sophia - Coppola kéo lại, hai người cùng nhau hướng rạp hát bên trong đi.

“Ta đã nhìn phim.” Matthew vừa đi vừa đối Sophia - Coppola nói,“Phi thường không sai.”

Sophia - Coppola mang theo giọng mũi nói,“Cụ thể nói nói.”

Matthew không khỏi cười lên,“Đây không phải lấy lòng.” Hắn nghĩ nghĩ, nói,“Ngươi rất biết phiến tình. Đối với nam chính xử lý cũng đặc biệt đúng chỗ, Edward có kim cương da thịt, lãnh khốc, tích bạch. Giống 18 thế kỷ thân sĩ, vừa có anh tuấn bề ngoài, còn giàu có, sau đó cùng Mĩ quốc hiện thực sinh hoạt bên trong nam nhân hình thành đối lập rõ ràng, phi thường thích hợp đám kia không có thành thục lại phản nghịch thanh thiếu niên nữ sinh.”

Nghe được hắn nói như thế, Sophia - Coppola không khỏi cười lên, tiếng cười qua đi, vẫn là mang theo nhàn nhạt giọng mũi nói,“Của ngươi ca ngợi ta tất cả đều nhận.” Nàng dựng thẳng lên một căn đầu ngón tay, lắc lắc, vừa hướng phòng chiếu phim đi, vừa nói,“Này hệ liệt tối thành công địa phương vẫn là tại nữ chính.”

“Úc?” Matthew hảo kỳ hỏi,“Nina - Dobrev có như vậy xuất sắc?”

Sophia - Coppola lắc đầu,“Không phải điện ảnh nữ chính, mà là tiểu thuyết nữ chính.”

Nhìn thấy Matthew đầy mặt hảo kỳ, nàng giải thích nói,“Stephanie - Meyer đắp nặn một cái xác không như vậy nữ chính. Nàng bề ngoài chưa từng có bị chi tiết miêu tả, bởi vậy bất cứ nữ tính đều có thể rất dễ dàng đem chính mình bộ đi vào sau đó bắt đầu bốn phía ảo tưởng.”

Matthew vừa đi vừa nhìn xem Sophia - Coppola, hồi tưởng dưới tiểu thuyết, giống như xác thật là cái dạng này.

Sophia - Coppola tiếp tục nói,“Lần đầu tiên xem tiểu thuyết khi, ta đọc hơn bốn trăm trang cũng làm không rõ ràng nữ chính rốt cuộc trưởng bộ dáng gì, nàng ở trong đầu ta duy nhất hình tượng chính là một siêu đại Lego xếp gỗ món đồ chơi, bỏ qua một bên bề ngoài không nói, nàng tính cách bị miêu tả là khuyết thiếu cảm giác an toàn, tay chân vụng về, còn có tính tình cổ quái -- bất cứ từng có thời kỳ trưởng thành nữ tính đều có thể căn cứ này mấy tính cách đặc thù liên tưởng đến chính mình.”

Nàng đối Matthew khoa tay múa chân thủ thế,“Mượn dùng Isabella này xác không, nữ chính liền biến thành một bất cứ nữ tính đều có thể đem chính mình cất vào đi sáo trang, mà không giống như là một người.”

Nói tới đây, Sophia - Coppola lắc đầu cười cười,“Ngươi lại nhìn nam chính, Stephanie - Meyer dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào miêu tả kia hoàn mỹ khuôn mặt, hắn ngực đại cơ, quần áo, kiểu tóc, ánh mắt nhan sắc, thậm chí TMD liên khẩu khí đều viết thật nhiều lần.”

Matthew hồi ức một chút, mơ hồ còn có điểm ấn tượng, nói,“Giống như xác thật là như thế này.” Hắn cũng cười ,“Này chính thích hợp nữ hài ảo tưởng.”

“Nữ hài cần loại này nam nhân?” Sophia - Coppola lại lắc đầu, bán chăm chú nửa nói đùa nói,“Thực ra ta cho rằng kia nữ chính cuối cùng sẽ hối hận , bởi vì quỷ hút máu là không có nhiệt độ cơ thể , sau đó giống thạch đầu như vậy cứng rắn, Băng Băng lãnh, bang bang cứng rắn, cho nên kia căn so cao su còn không thoải mái. Chẳng qua bộ dáng hảo xem, tựa như một cốc mì ăn liền, chiết xạ hiện đại nữ tính tố dưỡng, chỉ nhìn bề ngoài, không xem nội hàm.”

“Ngươi này hình dung......” Matthew không biết nên nói cái gì mới tốt, đi đến phòng chiếu phim hàng đầu tiên, mới nói,“Ngươi đối với này hệ liệt nội hàm, lý giải thật thâm khắc a.”

Không thể không nói, Sophia - Coppola có thể trở thành Hollywood nắm chắc nữ đạo diễn, gia đình điều kiện là một phương diện, mà một phương diện khác, nàng xác thật có chỗ độc đáo a.

Điện ảnh rất nhanh bắt đầu chiếu phim, Matthew làm đầu tư nhân hòa người sản xuất, cũng kiến thức đến thanh thiếu niên fan hướng điện ảnh uy lực,

Chỉ là nhìn trên màn ảnh hiện ra [ Twilight ] bốn chữ tiêu đề, hiện trường liền đã kiềm chế không trụ một mảnh rít the thé, mà đương cái kia khiến ngàn vạn thiếu nữ triển chuyển khó ngủ quỷ hút máu nhân vật chính -- Edward - Cullen xuất trướng khi, lại lần nữa gợi ra tòa thượng người xem một trận rối loạn -- này hết thảy, còn chỉ là bắt đầu.

Bởi vì, hắn thậm chí còn chưa lộ ra kia hai chỉ dấu hiệu tính răng nanh, còn chưa khiến chúng nó phát huy ứng có công dụng.

Phim bắt đầu không lâu, ngắn ngủi gặp gỡ bất ngờ về sau, nữ chính Bella phát hiện chính mình triệt để bị thần bí mĩ hình nam Edward mê hoặc, không thể tự kiềm chế.

Từ trong rạp chiếu phim người xem liên tiếp tiếng thét chói tai phán đoán, Bella tuyệt không phải một mình ra sức chiến đấu.

Quỷ hút máu khái niệm vừa xuất đạo thời điểm, nguyên bản cùng ma quỷ, cương thi này mấy làm người nghe kinh sợ đám gia hỏa cùng thuộc một trận doanh, nhưng theo lãng mạn YY chủ nghĩa thịnh hành, quỷ hút máu thân phận tại quảng đại tiểu thuyết gia dưới ngòi bút bắt đầu hướng ngay mặt áp sát, bọn họ lấy thỏa mãn nam tính độc giả thị huyết cùng nữ tính độc giả tuyến lệ vi nhiệm vụ của mình, ảnh hưởng lan đến toàn cầu.

Matthew không biết ở nơi nào từng nhìn đến một vị danh nhân ngôn luận: Quỷ hút máu tình yêu có tình yêu trung hết thảy hấp dẫn nhân gì đó, chí tử kích tình, vĩnh hằng dục vọng, chinh phục cùng bị chinh phục, thi ngược cùng thụ ngược, cùng khoái cảm cùng sinh bầu bạn ưu thương, tại đau đớn cùng mê cuồng trung đạt được vĩnh sinh......

Bởi nam chính Edward vĩnh viễn dừng lại tại mười bảy tuổi,[ Twilight ] chú định là một bộ quỷ hút máu bản thuần yêu điện ảnh, Edward - Cullen cùng nữ chính Isabella quen biết ở trường học, vây quanh bọn họ là thường niên mưa dầm Fox thành đại bối cảnh, cảnh này khiến [ Twilight ] vừa có thể giống truyền thống ma huyễn điện ảnh như vậy yêu ma gấp bội, lại mượn được một chút cùng loại với [ Harry Potter ] sân trường khí tức.

Mặt khác, nam chính trời sinh có thuật đọc tâm siêu năng lực, còn mang đến rất nhiều độc đáo cá nhân mị lực cùng tình tiết hứng thú.

Mà Isabella là thoạt nhìn tùy thời sẽ bị bệnh bạch cầu nhu nhược nữ hài, Edward là có không thể cho ai biết bí mật thần bí thiếu niên, hai người nhất kiến chung tình tình yêu tuy như huyễn tự mộng, lại chú định khúc chiết tầng tầng, vì thế bọn họ tất nhiên phải trải qua trăm chuyển thiên hồi, liều chết khúc mắc tình yêu số mệnh.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 690: Bộ Phận Tục Nhất Của Nhân Tính

Quỷ hút máu đề tài phim tại Hollywood cũng không hiếm thấy, nhưng tại toàn bộ Hollywood đều tại “Liên tục kịch hóa” hôm nay, quỷ hút máu như vậy có hấp kim tiềm lực đề tài, trừ ảnh hưởng cực kỳ hữu hạn B cấp phiến [ Underworld ] ngoại, thế nhưng còn không có bị chụp thành hệ liệt sản phẩm, thật sự là một kiện nhân thần cùng phẫn sự tình.

Cho nên, tại Matthew đầu tư vận tác dưới,[ Twilight ] đúng thời cơ mà sinh.

Này bộ do một vị Mĩ quốc phổ thông gia đình bà chủ lợi dụng nhàn dư thời gian sáng tác tiểu thuyết, cũng không phải bởi vì đem quỷ hút máu nói được siêu phàm thoát tục mà bị người cuồng nhiệt truy phủng, tương phản, nó đặc điểm ở chỗ nắm toàn bộ hết thảy về quỷ hút máu đặc điểm cùng khuôn sáo cũ.

Này vừa vặn phù hợp Matthew nhất quán lộ số hóa thương nghiệp tư duy.

Nếu có khả năng, hắn có thể đem [ Twilight ] tạo ra thành lãng mạn bản “Quỷ hút máu giới [ Lord of The Rings ]”.

Hệ liệt hóa điện ảnh có thể cho hắn lợi ích lớn nhất hóa.

Muốn ích lợi lớn nhất hóa, kia liền muốn phim triệt để cẩu huyết hóa...... Không đúng, là lãng mạn đến mức tận cùng.

Cho dù là tối không chớp mắt lời kịch cũng muốn khiến kia vài các tiểu cô nương rít the thé phát cuồng.

Cho nên, Isabella tình thoại sẽ khiến Matthew cùng David - Ellison như vậy 27-28 tuổi nhân cả người rớt da gà, lại lệnh một đám tiểu nữ sinh si mê đến nổi điên.

“Có ba chuyện ta là có thể khẳng định . Đệ nhất, Edward là một quỷ hút máu. Tiếp theo, tại hắn trong cơ thể có một bộ phận -- ta không biết kia một bộ phận phát ra bao nhiêu đại tác dụng -- phi thường khát vọng của ta máu tươi. Đệ tam, ta không hề có điều kiện , không có thuốc chữa yêu phải hắn.”

Đây là Stephanie - Meyer chuyên môn vi Isabella thiết kế lời kịch.

Times tuần san từng như vậy đánh giá Stephanie - Meyer cùng [ Twilight ] hệ liệt:“Tràn ngập yêu hận tình thù sức dãn, nhưng lại ưu nhã tinh xảo như Jane Austen, đạt tới lãng mạn tiểu thuyết một loại cực hạn.”

Mà làm một bộ PG-13 cấp bậc điện ảnh,[ Twilight ] trung nam nữ nhân vật chính là động tác đều là như vậy ưu nhã mà chất phác, song phương kịch liệt nhất thân thể tiếp xúc chính là hôn môi mà thôi.

Stephanie - Meyer tại viết lãng mạn trên lời kịch là siêu cấp thiên tài.

Phim trung kia vài để người buồn nôn lời kịch, cơ bản đều là xuất từ vị này nguyên tác giả chi thủ.

“Liền tính ngươi không phải người, ta còn là yêu ngươi yêu đến không sợ chết”.

Đây là Isabella lời kịch, lại xem xem Edward kinh điển thổ lộ:“Ta yêu ngươi, thắng qua đem trên thế giới mọi thứ đều thêm vào cùng một chỗ !”

Matthew không nhìn qua Quỳnh Dao tiểu thuyết, Quỳnh Dao kịch cũng giới hạn trong Cách Cách nhóm, nghĩ đến “Sơn vô lăng thiên địa hợp” hiệu quả phỏng chừng cũng chính là như thế .

Bất quá, này bộ phim khuyết điểm cũng rất rõ ràng.

Bởi vì tình tiết khuôn sáo cũ, phong cách bình tĩnh trì hoãn, khuyết thiếu hài hước cảm, lại không thể đắp nặn ra cùng loại [ Harry Potter ] hoặc [ Lord of The Rings ] trung như vậy hoàn chỉnh, tinh tế tỉ mỉ ma huyễn thế giới cùng phức tạp nhân vật quan hệ, phim hoàn toàn dừng lại tại phim thanh xuân trình độ, mà rất khó đạt tới siêu cấp phim bom tấn độ cao.

Bởi dự toán nguyên nhân, kia đôi không đủ tinh xảo đặc hiệu cũng có thể nói là nét bút hỏng.

Còn có, Sophia - Coppola phi thường không am hiểu xử lý cảnh hành động, phàm là đề cập đến cảnh hành động địa phương, phim liền rõ ràng hạ thấp, đương Edward từ một địa điểm khiêu dược chí một cái khác địa điểm lấy biểu hiện hắn quá mức thường nhân uy lực, hoặc là đem Bella trói ở sau lưng hắn ở trong rừng rậm nhanh chóng xuyên toa khi, màn ảnh thoạt nhìn có chút hư ảo, không hề có chân thật cảm.

Nhưng này hết thảy đều không là vấn đề.

Lần đầu hiện trường nữ tính người xem tiếng thét chói tai không ngừng, dứt khoát so tối đáng tin dây thép nhìn thấy Optimus Prime cùng Megatron xuất hiện ở trên màn ảnh lớn còn muốn hưng phấn một trăm lần.

Quỷ hút máu cùng nhân loại thê mĩ tình yêu cố sự tất đem thôi động vô số nữ tính người xem hướng đi rạp chiếu phim, đám kia “Đem [ Twilight ] hệ liệt tiểu thuyết trở thành [ Thánh Kinh ] như vậy coi trọng” Trẻ tuổi nữ hài, sẽ vì phim box office cùng quanh thân vét sạch ví tiền.

Matthew tin tưởng, các nàng nhất định sẽ trở thành [ Twilight ] siêu cấp hoa si: Thư bán bao nhiêu, vé xem phim bán bao nhiêu, kia vài tiểu muội muội nhóm sẽ vỗ tay hoan hô, thần hồn điên đảo......

Ai đều không thể phủ nhận, bất cứ nữ nhân đều sẽ hoa si, chẳng sợ Karolína Kurková chọn lựa hộ khách, bề ngoài đều sẽ trở thành tất yếu cứng nhắc điều kiện.

Cho nên, giống hắn dễ nhìn như vậy nhân, mới như vậy được hoan nghênh a.

Các nàng thích xem đủ loại mĩ lệ nam nhân, thích ảo tưởng này mấy nam nhân chỉ đối với chính mình động tâm, thích cấu tứ cùng bọn họ cùng đa dạng chồng chất lương thần mĩ cảnh; Thế nhưng các nàng ảo tưởng bình thường ngừng ở làn da, phong hoa tuyết nguyệt một chút liền thỏa mãn, đối nam nhân lý giải cũng không sâu, cho rằng ở trong tình yêu, hết thảy đều là vây quanh chính mình xoay tròn , tình duyên là nước chảy thành sông , cừ thành sau đánh kiss liền vui vẻ thoải mái .

Đa số tiểu muội muội nhóm đều có qua như vậy giai đoạn: Đối tình yêu tràn ngập tương đối thuần khiết ảo tưởng.

[ Twilight ] từ tiểu thuyết đến điện ảnh, trên bản chất chính là loại này ảo tưởng sản phẩm, hôm nay lại trái lại tăng mạnh loại này ảo tưởng.

Bộ điện ảnh này, thực ra việc gì cũng không phát sinh, Sophia - Coppola chính là đem cái gì cũng không phát sinh một cố sự chụp được phi thường lãng mạn.

Xem xong điện ảnh, Matthew ấn tượng trên cơ bản chính là một ít xinh đẹp nam hài nữ hài đi tới đi lui, mắt đi mày lại, ánh mắt lòe lòe, môi hồng hồng, hồng hồng môi nói nhẹ bẫng thề non hẹn biển.

Còn có thật nhiều đại đặc tả, các nam hài nữ hài đều rất hảo xem, đặc tả nhiều là thêm điểm hạng.

Ngay cả người xấu cũng là mĩ lệ Đàm Hoa, chỉ xuất hiện một chút, lại là tuyệt sắc.

Quỷ hút máu ở tại trong núi cao thượng nơi ở, Thái Dương nhất sái tượng kim cương như vậy lòe lòe phát sáng, này căn bản là các nữ hài thích nhất Barbie trong trò chơi thiết lập.

Vì đón ý nói hùa tiểu muội muội nhóm yêu thích, Sophia - Coppola thật làm đến hoa si nhu cầu cực hạn.

Sophia - Coppola tại hậu kì chế tác khi từng đối với hắn nói qua, bởi vì nàng cũng kinh lịch qua như vậy hoa si giai đoạn, cho nên lý giải kia vài tiểu hoa si nhóm muốn nhìn đến cái gì.

Nữ tính đạo diễn ở phương diện này có được thiên nhiên ưu thế.

Chính là vì đám hoa si cần, quỷ hút máu mới tại văn học cùng điện ảnh sử thượng, do ban sơ quái vật biến thành hôm nay soái ca.

Rất khó truy tố là từ ai bắt đầu, quỷ hút máu biến thành một lấy nam sắc trứ danh nghề, điện ảnh trung lúc đầu quỷ hút máu tương đương với có tư tưởng cương thi, là phụ trợ ngay mặt nhân vật chính thường gặp nhân vật phản diện, khuôn mặt tất nhiên là dữ tợn vô cùng.

Từ nay về sau theo quỷ hút máu diễn biến thành nhân vật chính, bề ngoài thiết trí dần có khởi sắc, tăng thêm vài phần tà khí mị lực; Mà đến [ Interview with the Vampire ] thời đại, Hollywood tối phụ nổi danh hai đại mĩ nam kiếp này duy nhất giao tập, khiến cho quỷ hút máu nháy mắt biến thành soái ca đại danh từ, từ đây dư nghiệt đến nay chưa tán......

Từ sinh lý đến nói, quỷ hút máu bởi thường xuyên thiếu huyết, dẫn đến thường niên sắc mặt trắng bệch, hình dung quái đản, vừa vặn cùng đương kim thịnh hành Gothic thức thẩm mỹ ăn khớp; Từ di truyền đến xem, quỷ hút máu phần lớn xuất thân cao quý, gien tốt đẹp, lại thêm mấy trăm năm thậm chí hơn một ngàn năm thiên chuy bách luyện, thừa thãi mĩ nam tự nhiên cũng không hiếm lạ.

Ở này đó truyền thống yêu cầu thượng, Stephanie - Meyer giao cho quỷ hút máu Edward mãn phân mô hình: Ngoại hình tái nhợt tuấn lãng, làm người ưu nhã ủ dột, xuất thân hoa lệ cao quý, hắn cùng mặt khác đại đa số quỷ hút máu như vậy, đã trên đời này thống khổ sống mấy trăm năm, phân biệt ở chỗ, hắn vĩnh viễn dừng lại tuổi điểm là mỗi người cực kỳ hâm mộ mười bảy tuổi, cận điểm này, liền đủ để đặt [ Twilight ] shota bán điểm.

Bất quá, bởi nguyên tác tiểu thuyết đem Edward một góc miêu tả được rất không thể phương vật, hình ảnh hóa nam chính khẳng định sẽ có người không mua trướng, chung quy một trăm người trong lòng liền có một trăm Hamlet.

Mặt khác, quỷ hút máu bối cảnh cũng có lợi cho chế ** tình lãng mạn.

Mọi người đều biết, tại điện ảnh cùng văn học tác phẩm trung, quỷ hút máu tình yêu phương diện Tạo Hóa tuyệt đối không cho phép khinh thường, bọn họ kích tình cùng dã tính cùng với động một cái là đề cập sinh tử sở tác sở vi, khiến cho quỷ hút máu tình yêu có được phàm nhân sở khó có thể với tới rung động đến tâm can hiệu quả, lại thêm tình yêu bình thường phát sinh tại quỷ hút máu cùng nhân loại ở giữa, trên thuộc tính khó lấy cùng tồn tại khiến cho cấm kỵ hạ tình yêu càng thêm động nhân.

Nhìn chung gần nhất hơn hai mươi năm tác phẩm, quỷ hút máu bất luận thiện ác, phần lớn là trên đời khó tìm đa tình hạt giống, một đoạn cảm tình tổng có thể triền miên đến sông cạn đá mòn,[ hấp huyết Dracula ] trung dù cho ái nhân đã chuyển mấy đời mấy kiếp, vẫn là có thể đem nàng một lần nữa tỉnh lại, dẫn đến quỷ hút máu tình địch thường thường trở thành trên thế giới xui xẻo nhất nhân.

[ Twilight ] bộ điện ảnh này rất ngây thơ, liên Matthew đều không thể phủ nhận điểm này, nhưng rất nhiều ngây thơ điện ảnh thường thường có thể đạt được thương nghiệp bên trên cự đại thành công.

Nếu nói giống [ Harry Potter ] như vậy kỳ huyễn đề tài còn bao nhiêu cần dùng đầu óc nhìn dụng tâm đi cảm thụ mà nói, như vậy [ Twilight ] chính là một bộ chỉ cần dùng ánh mắt nhìn là có thể tác phẩm, hơn nữa dùng đầu óc phản thụ này mệt, sẽ bị nhiễu ở bên trong.

Một thiếu nữ tâm bạo bằng muội tử tuyệt đối sẽ cáp loại này siêu cấp Mary Sue.

Từng Matthew cũng mê hoặc, vì sao Kim Dung cùng Quỳnh Dao hội lưu hành? Hiện tại nghĩ đến, thực ra đáp án cũng không phức tạp, nam nhân yêu đánh đánh giết giết, thuận tiện tán gái; Nữ nhân ái khanh khanh ta ta, nam chính muốn soái, tốt nhất có tiền.

Này vừa lúc phù hợp nhân tính bên trong tối tục bộ phận.

Lần đầu kết thúc, Matthew đối mặt bất luận kẻ nào cùng truyền thông đều đối [ Twilight ] tin tưởng mười phần, này mấy tin tưởng không chỉ là thành lập tại điện ảnh bản thân mặt trên, còn có tương đương một bộ phận đến từ thị trường.

Từ năm trước để bắt đầu, đại bộ phận thời gian bị nam tính phim chiếm cứ Hollywood màn ảnh xuất hiện một ít không nhỏ biến hóa: Lấy nữ tính người xem đầu mục suy xét đối tượng [ ma pháp kỳ duyên ],[ Juno ] lần lượt nhiệt ánh, lấy được không tầm thường box office thành tích, hơn nữa tại Oscar đại phóng dị thải; Năm nay [27 nghi gả ],[ Mama Mia ],[ High School Musical 3] hỏa bạo tiêu thụ, hậu kính mười phần; Càng không thể không đề cập tới 5 tháng Sex and the City sáng tạo tình yêu hài kịch lần đầu kỉ lục,5700 vạn cơ hồ toàn do nữ tính phụng hiến !

Từ này mấy cái gọi là Chick.Flick-- nam tính đối nữ tính điện ảnh miệt xưng -- trên người, Hollywood nhà sản xuất môn đã kinh giác nguyên lai nữ tính người xem tại điện ảnh thị trường trung chiếm cứ phân lượng sớm vượt qua bọn họ mong muốn.

Nữ tính người xem triển hiện ra đến cự đại tiềm lực, một phương diện khiến Hollywood điện ảnh chế tác phương hướng có rõ ràng chuyển biến, một phương diện khác cũng là nữ quyền vận động cùng nữ tính xã hội địa vị ngày càng tăng lên mang đến tất nhiên kết quả.

Cho nên,[ Twilight ] xuất hiện, cũng phù hợp trước mắt xã hội tình thế.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 691: Thiên Tài Người Xem Não Động

Lần đầu kết thúc, Matthew trở lại Horner trang viên không bao lâu thời gian, liền tiếp đến Helen - Hermann đánh tới điện thoại, Walt Disney đã đến [ Twilight ] trước tiên trường box office thống kê, này bộ phim tại Bắc Mĩ trước tiên chiếu phim 3150 gia rạp chiếu phim trong, lấy xuống 1320 vạn dollar.

Đây là một phi thường xuất sắc trước tiên trường box office thành tích, thoải mái vượt qua nay hạ phát hành [ Iron Man ] cùng [ Hancock ].

Tại 2008 năm đã phát hành điện ảnh trung, cũng gần với Dark Knight 1850 vạn dollar trước tiên trường box office.

Người sau đến hiện tại Bắc Mĩ box office tích lũy nhưng là vượt qua 5 ức dollar !

Này hạnh phúc đến quá đột nhiên, ngắn ngủi hơn mười phút thời gian bên trong, Matthew liền trước sau tiếp đến David - Ellison, Lily - Collins, Nina - Dobrev cùng Sophia - Coppola đánh tới điện thoại.

Cứ việc lấy văn nghệ nữ thanh niên tự giác, bất quá Sophia - Coppola rất rõ ràng box office đối với đạo diễn tầm quan trọng, nàng không phải không tưởng hướng thương nghiệp phương diện phát triển,[ tuyệt đại diễm hậu ] chính là một loại nếm thử, nhưng nữ tính đạo diễn tại phim thương mại lĩnh vực thành công tỉ lệ rất thấp, tựa hồ càng thích hợp tại văn nghệ phương diện phát triển.

Sophia - Coppola gọi điện thoại lại đây khi cảm xúc có chút kích động, muốn lại đây cùng Matthew trắng đêm trưởng đàm.

Nhưng Nina - Dobrev đang tại hắn nơi này luyện tập thể dục nhịp điệu, làm một rất có chức nghiệp đạo đức cùng “Nghệ thuật” Tu dưỡng người xem, Matthew thích hợp hướng Sophia - Coppola để lộ một chút, nếu Sophia - Coppola muốn tới cùng nhau thưởng thức, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt.

Đáng tiếc, Sophia - Coppola rất nhanh tỉnh táo lại, đánh mất tới được ý tưởng.

Thứ sáu buổi sáng, rất nhiều rạp chiếu phim vừa mở cửa buôn bán, liền nghênh đón xem ảnh Cao phong, vô số tuổi trẻ nữ hài chen chúc mà vào, mua phiếu mục tiêu cơ bản đều là [ Twilight ].

Này bộ khoác kỳ huyễn áo khoác thanh xuân thần tượng điện ảnh, có vẻ dị thường hỏa bạo.

“Phim giảng thuật nhân loại cùng quỷ hút máu ở giữa vô điều kiện yêu, hình tượng nói đây chính là quỷ hút máu bản [ Romeo cùng Juliet ]. Tuy rằng chủ đánh tình yêu bài, nhưng phim thông minh dung nhập quỷ hút máu, Lang nhân đẳng kỳ huyễn nguyên tố, đề cao toàn bộ cố sự lực hấp dẫn. Đối mặt như vậy một cố sự, rất nhiều nữ hài tự nhiên sẽ tâm sinh hướng tới, tình yêu hướng đến liền có thể châm mọi người kích tình cùng điên cuồng. Còn có phim là hình ảnh duy mĩ u buồn, âm nhạc chế tác tinh xảo đáng giá ca ngợi.”

Tại trên mạng xã hội, xem qua phim trẻ tuổi các nữ hài, khẩn cấp chia sẻ đối với phim yêu thích.

Một ít tuổi không tính quá lớn nữ tính bình luận điện ảnh nhân, tựa hồ cũng thực thích này bộ phim.

“Làm một bộ điển hình nữ tính điện ảnh,[ Twilight ] thật là đầy đủ phấn khích hơn nữa đầy đủ thành công , này đem ái tình cùng kỳ huyễn tại hiện đại kết hợp, sở xây dựng kỳ huyễn thế giới, sở thỏa mãn thiếu nữ hoài xuân quang ảnh chi mộng, không thể nghi ngờ sử điện ảnh tràn ngập mê người mị lực, mà tại kia duy mĩ thanh xuân thuần yêu dưới, soái khí có được siêu năng lực quỷ hút máu, thiện lương mà lại mĩ lệ thiếu nữ, hai người vượt qua tầng tầng cách trở hiểu nhau yêu nhau, yêu lực lượng là như thế lãng mạn chân thành tha thiết......”

“[ Twilight ] trung nhân vật từng cái đều là như vậy tinh xảo ôn nhu, cho dù là quỷ hút máu gian đánh nhau, cũng không phải như vậy huyết tinh. Này bộ phim thỏa mãn tiểu nữ sinh đối tình yêu hướng tới cùng tưởng tượng, đây là một bộ duy mĩ lãng mạn phim tình cảm.”

Theo phim lấy 3600 nhiều gia rạp chiếu phim quy mô tại Bắc Mĩ chính thức mở màn, càng ngày càng nhiều người xem thấy được [ Twilight ], fan sách cùng tuổi trẻ các nữ hài bị phim mê đảo một mảng lớn, đối [ Twilight ] càng là giao khẩu khen ngợi.

“Thực thích loại này đề tài điện ảnh, mê không nên không nên , nam chính siêu soái , hơn nữa diễn viên kỹ xảo biểu diễn đều tại tuyến.”

“Cận nam nữ chủ nhan trị liền đủ khiến ta xem hoàn chỉnh hệ liệt, huống chi còn có tinh xảo hình ảnh.”

“Này điện ảnh thỏa mãn ta đối một đoạn tốt đẹp lãng mạn mà phi phàm cảm tình chờ mong cho nên tất nhiên là các nữ sinh đều yêu thích điện ảnh.”

Các fans đối mặt thích gì đó đều là điên cuồng , các thiếu nữ tổng ảo tưởng chính mình chính là Mary Sue, cho nên các nàng đối đãi này bộ phim tất nhiên khuyết thiếu đầy đủ lý tính.

Trên twitter quảng vi phát một vị thiếu nữ nhắn lại có thể nói đại biểu.

“Ta cũng tưởng tìm biết bay , người phụ trách nam nhân còn có gia tộc ! yêu nhất hấp huyết kia đoạn, tương đương có yêu ! cấp kém bình đều là ghen tị nam nhân, lướt qua giới hạn thục nữ còn có trang bức nhân sĩ. Cấp khen ngợi là còn chưa thành thục sống ở trong ảo tưởng thiếu nữ thiếu nam nhóm.”

Chính là ở này đó nhân điên cuồng duy trì dưới,[ Twilight ] tại công chiếu ngày đầu tiên thời gian bên trong, từ Bắc Mĩ hào thủ 4120 vạn dollar !

Vỏn vẹn một ngày thời gian, này bộ phim Bắc Mĩ box office liền vượt qua sản xuất phí tổn !

“Đây chính là 4120 vạn dollar đan ngày box office !”

Beverly Hills một đống độc trang sức đổi mới hoàn toàn trong hào trạch, Natalie - Portman nhìn báo chí bên trên con số này, có chút khiếp sợ,“Dựa theo bình thường quy luật,[ Twilight ] cuối tuần đầu box office hoàn toàn có khả năng xung qua 1 ức dollar đại quan a !”

Phía trước kia vài ý tưởng bỗng nhiên bừng lên, nàng yết hầu lăn lộn một chút, chính mình rõ ràng nghĩ đến nhiều lắm, Matthew - Horner vẫn là cái kia có thể tinh chuẩn nắm chắc điện ảnh thị trường Matthew - Horner a.

Thành công ! thành công ! lại thành công ! này Matthew - Horner dứt khoát chính là một đài chế tạo thành công máy móc !

Đột nhiên, nàng sinh ra một ý tưởng, lúc trước vì tiền đem Brad - Pitt dẫn tiến cho Wachowski tỷ đệ có phải hay không sai lầm? Cùng Matthew - Horner hợp tác mà nói, thành công tỷ lệ sẽ sẽ không càng cao?

Nhưng như vậy ý niệm chợt lóe mà qua, Natalie - Portman không phải cái loại này do dự không chừng nhân, nếu không phải cùng Brad - Pitt cùng B kế hoạch hợp tác, như thế nào có tiền mua xuống này đống hào trạch?

Hiện tại Cloud Atlas đang tại hậu kỳ chế tác,[ dị tinh chiến trường ] sắp quay chụp, nàng đã lên Brad - Pitt cùng B kế hoạch thuyền, trong khoảng thời gian ngắn là sượng mặt .

Theo ngày đầu box office ra lô, trước lúc công chiếu kia vài xem suy [ Twilight ] truyền thông, đại bộ phận cũng chuyển biến lập trường, cho rằng này bộ phim tối thiểu lấy được thương nghiệp bên trên thành công.

“Matthew - Horner rất biết kiếm tiền, này bộ [ Twilight ] chính là đầu tư thành công điển hình. Hắn biết đi rạp chiếu phim xem loại này phim , thường thường đều là nữ sinh, hơn nữa cho dù có nam sinh, cũng thường thường là nam sinh thỉnh nữ sinh nhìn, cho nên chỉ cần lấy lòng nữ sinh chẳng khác nào lấy lòng mọi người quần.”

[ The Sun ] đầu tiên là thừa nhận [ Twilight ] thương nghiệp thành công, tiếp vẫn là trước sau như một phong cách,“Thế nhưng hắn như vậy lấy lòng nữ sinh, liền cùng nam sinh có quá tiết ! không biết có bao nhiêu nam sinh cùng nữ sinh xem này bộ phim xem phun ra? Phỏng chừng bọn họ đều tại thống hận Matthew - Horner đi?”

Cuối cùng còn không quên châm chọc một câu,“Lần này quỷ hút máu đưa ra thị trường, mĩ bạch sản phẩm đem đẩy hướng nam tính thị trường, kia vài đồ trang điểm công ty thật nên tìm Matthew - Horner đảm nhiệm thị trường tổng giám.”

[ Twilight ] thương nghiệp bên trên thành công, phát ra từ đối với điện ảnh phân nhỏ thị trường tinh chuẩn nắm chắc, bất quá ngày đầu cao tới 4120 vạn dollar box office sau lưng, cũng có vô số bị phim ngộ thương nam tính người xem.

Nói là ngộ thương cũng không đúng, này mấy nam tính trên cơ bản đều là vì lấy lòng nữ người xem mà vào trường, nhưng [ Twilight ] thật không quá thích hợp tư tưởng thành thục nam tính quan khán.

Không thể tránh khỏi,[ Twilight ] danh tiếng xuất hiện phi thường nghiêm trọng hai cực phân hoá.

“Lạn đến nhìn xem ta tưởng khóc.”

“Thiếu nữ não tàn phiến !”

“Ta không tiếp thụ được loại này phim, hoàn toàn xem không đi vào.”

“Như thế nào sẽ có người thích đâu, nhược trí kịch tình, mạc danh kỳ diệu tình yêu, khôi hài tạo hình...... Cấp một phần đều ngại nhiều a...”

“Nam chính bộ dạng không tốt, không dương cương khí chất, xem thói quen nhẫn nhẫn cũng liền qua đi . Nữ chính kỹ xảo biểu diễn thật sự là nhẫn không được, từ đầu tới đuôi chính là kia phó có điểm kinh khủng có điểm khó có thể tin tưởng bộ dáng, giống như đứng hình dường như ở nơi đó làm ngu si trạng, nhìn không ra bất cứ cảm xúc thay đổi, hơn nữa hai người bọn họ như thế nào liền hảo lên a? Không hiểu, cảm tình tới mạc danh kỳ diệu !”

Này mấy coi như là tốt, có chút bị ghê tởm đến nam người xem thật sự không thể nhịn được nữa, ở trên mạng trực tiếp văng tục.

“Chịu không nổi nữ chủ từ đầu tới đuôi kia ngắc ngoải biểu tình ! này ai nhìn ra được bọn họ đang tại tình yêu cuồng nhiệt đâu? Tiết tấu cũng quá chậm, phim dở một bộ ! lãng phí ta thời gian !”

“Đề tài lão sáo cổ xưa, kịch tình nhàm chán chán nản, tạo hình ngu xuẩn đáng cười, xem qua xấu nhất quỷ hút máu điện ảnh !”

“Một đống shit...... Có loại xem nhiều thấp kém thiếu nữ truyện tranh cảm giác !”

“Bella hoàn toàn có thể đem mỗi tháng kinh nguyệt đút cho Edward uống, muốn hay không cũng là lãng phí.”

Không thể không nói, có chút thiên tài người xem não động, lớn đến có thể khiến nguyên tác giả Stephanie - Meyer đều trực tiếp phá vỡ.

Tại [ Twilight ] bộ điện ảnh này thượng, nam tính người xem cùng nữ tính người xem hình thành rõ ràng đối lập, qua lại tỷ như [ ma pháp kỳ duyên ] hoặc là [ Juno ] như vậy đứng đầu nữ tính điện ảnh, tuy rằng nữ tính người xem rõ ràng nhiều quá nam tính người xem, lại cũng không có sinh ra loại này rõ ràng bất đồng cái nhìn.

Say mê tại lãng mạn cùng Mary Sue trung thiếu nữ, nhìn thấy có người mắng chính mình kia mĩ diệu mộng cảnh, đương nhiên sẽ không để yên.

Disney kì hạ một vị đại minh tinh cấp bậc siêu cấp Mary Sue thiếu nữ đứng dậy.

Hannah - Montana kẻ đóng vai Miley - Cyrus lấy [ Twilight ] fan thân phận, đáp lại nam tính người xem đối [ Twilight ] chửi rủa.

“Liền này bộ phim đến nói, tựa hồ thích hơn phân nửa là chút nữ hài, mắng hơn phân nửa là chút lưu manh. Nếu ngươi đối với chính mình định vị là nữ hài, như thế thuần mỹ tình yêu không lý do không để ngươi thích; Nếu ngươi đối với chính mình định vị là lưu manh, khẳng định khóe miệng hiện ra một tia khinh miệt mỉm cười, nói một tiếng thiết ~”

“Thật giống như khi ngươi vẫn là thiên chân vô tà thiếu nam thiếu nữ khi, ngươi xem thường kia vài phóng đãng thục nam thục nữ, cảm giác bọn họ không tiết tháo, không đạo đức, dơ bẩn, hạ lưu, ngươi nghe được bọn họ giảng rất hoàng rất bạo lực chê cười, đều nhịn không được quay đầu đi, hai mắt lấp lóe phẫn nộ ánh lửa.”

“Khi ngươi rốt cuộc trưởng thành thục nam thục nữ khi, ngươi liền sẽ xem thường kia vài loli shota, cảm giác bọn họ vô tri thức, vô lịch lãm, não tàn.”

“Từ lưu manh một mặt đến xem, này bang bán tướng tốt tuấn nam các mỹ nữ dứt khoát đáng cười cực kỳ, đặc biệt nghĩ đến tác giả a di dựa vào như vậy một tình yêu cố sự liền lừa nhiều như vậy tiền, trong lòng càng là một cỗ ghen tuông cỏ dại lan tràn.”

“Từ nữ hài một mặt đến xem, ta mặc dù trong lòng biết môi hồng răng trắng cao lớn anh tuấn thể phách cường kiện vượt nóc băng tường có xe có phòng trường sinh bất lão ánh mắt tà mị ôn nhu chuyên tình ý muốn bảo hộ cường còn hiểu được khắc chế chính mình dục vọng nam nhân hoàn toàn không tồn tại, lại cũng nhịn không được muốn cùng YY......”

Disney ảnh nghiệp vì marketing, liên kì hạ tối hồng thanh xuân thần tượng đều kéo đi ra.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 692: Nhảy Ba Nấc

Luận cùng thanh thiếu niên hướng ảnh thị tác phẩm tuyên truyền mở rộng, Disney ảnh nghiệp tại Hollywood tự nhận đệ nhị mà nói, không ai dám nói là đệ nhất, này có thể nói là Disney giữ nhà bản lĩnh.

Miley - Cyrus nhảy ra, một phương diện là [ Twilight ] phất cờ hò reo, một phương diện khác là Disney sang năm mùa xuân đẩy ra [ Hannah - Montana ] điện ảnh bản tranh thủ chú ý.

Thay lời khác đến nói, Disney ảnh nghiệp cùng Miley - Cyrus cũng là lại đây cọ [ Twilight ] lưu lượng.

So với kia vài phim bom tấn,[ Twilight ] thụ chúng cùng [ Hannah - Montana ] trùng hợp độ phi thường lớn, cọ [ Twilight ] lưu lượng hiệu quả khả năng sẽ càng tốt.

Không chỉ có như thế, Disney ảnh nghiệp còn mời Matthew đi sắp quay chụp [ Hannah - Montana ] trung khách mời, màn ảnh không phải quá nhiều, vỏn vẹn lộ một mặt mà thôi.

Suy xét đến cùng Disney ở giữa trở nên chặt chẽ hợp tác quan hệ, Matthew không có cự tuyệt, hơn nữa kia bộ phim liền tại Disney xưởng sản xuất nội quay chụp, thuộc về điển hình mau chế tác nhanh công chiếu cái loại này, hắn khách mời màn ảnh cơ bản một buổi sáng hoặc là một buổi chiều liền có thể thu phục.

Thứ bảy, tại được đến box office số liệu đồng thời, Matthew còn lấy đến một phần về phân nhỏ thị trường thống kê.

Vi [ Twilight ] cống hiến 4120 vạn dollar box office người xem bên trong, nữ tính người xem số lượng chiếm cứ tiếp cận 80%, hai mươi lăm tuổi trở xuống người xem càng là chiếm so 65%.

Sự thật chứng minh, lấy phân nhỏ thị trường sách lược đến tiến hành tuyên truyền marketing phi thường chính xác,[ Twilight ] giống như vừa ra Hollywood bản Quỳnh Dao kịch, bắt được vô số thiếu nữ tâm.

Ngay cả kia vài ngạo mạn bình luận điện ảnh nhân cũng thừa nhận, đây là một bộ thích hợp thiếu nữ quan khán phim.

Roger Ebert liền thông qua [ Chicago The Sun ] thượng chuyên mục nói như vậy:[ Twilight ] thật sự là tình tiết lão sáo, cảm tình tái nhợt, căn bản chính là một “Quỷ hút máu + thanh xuân sân trường nói chuyện yêu đương” Đóng gói hạ nhân quỷ luyến cố sự. Trong bộ điện ảnh này cái gọi là “Tình yêu” Không hề có sinh khí, tràn ngập nhắm ngay soái ca mĩ nữ mặt cười một trận mãnh chụp nhàm chán màn ảnh dài, khó coi biểu diễn, kéo dài tình tiết, thở hồng hộc, nói năng lộn xộn lời kịch. Nhưng đây cũng là trước mắt có thể tìm đến thích hợp nhất mười mấy tuổi hài tử xem phim !

Vì thế, tại rất nhiều người trưởng thành đều chưa như thế nào nghe nói qua [ Twilight ] tên này thời điểm, nó một chút liền đỏ, tiểu thuyết đỏ, điện ảnh càng hồng......

“Meyer nữ sĩ nhịp nhàng ăn khớp miêu tả cùng tẩy luyện ưu nhã văn tự kêu gọi độc giả vô tận tưởng tượng, vừa là thật vừa là ảo cố sự cùng khúc chiết quỷ dị tình tiết khơi dậy độc giả muốn ngừng mà không được đọc xúc động.”

Đối mặt phóng viên phỏng vấn, Matthew chẳng những vi điện ảnh phát ra tiếng, còn đối tiểu thuyết khen không dứt miệng,“Đặc biệt là Meyer nữ sĩ đối nhân vật chính thời kỳ trưởng thành tình cảm hoang mang cùng khó bề phân biệt cảm tình khúc mắc rõ ràng mà nhẵn nhụi khắc họa, càng là khiến độc giả dẫn phát cộng minh, vì này tâm động.”

Đây là điển hình phấn ti hệ liệt, hiện tại là, tương lai tục tác trên thực tế vẫn là, tiểu thuyết có thể vi điện ảnh đặt kiên cố người xem cơ sở.

Nói đến điện ảnh phương diện, Matthew đem bồi hắn tham dự thông cáo hội Lily - Collins đẩy đến phóng viên phía trước.

“Tại nữ sinh mộng tưởng hão huyền bên trong, hoặc là xuất hiện cao lớn uy vũ, anh tuấn dương quang bạch mã vương tử; Hoặc là xuất hiện tối tăm lạnh lùng, thon gầy mê người soái khí nam tử.”

Tuy rằng nhìn qua có chút đơn thuần, nhưng Lily - Collins là điển hình Hollywood gia đình xuất thân, còn tại Nickelodeon kênh làm qua người chủ trì, đối mặt truyền thông nên nói cái gì, trong đầu rõ ràng thấu đáo,“Mà lấy hiện tại các thiếu nữ ánh mắt đến xem, bạch mã vương tử đã rất out, lạnh lùng cao gầy, tràn ngập mê dạng mị lực nam sinh mới phù hợp nhất các nàng ảo tưởng ── mà như vậy hình tượng, chẳng phải chính là chính là quỷ hút máu sao?”

Bất quá, phỏng vấn kết thúc, đi theo Matthew mặt sau rời đi hiện trường thời điểm, nàng lặng lẽ đối Matthew nói,“Ta một điểm đều không thích kia vài quỷ hút máu.”

Matthew quay đầu nhìn nàng một cái, hảo kỳ hỏi,“Vì sao?”

Lily - Collins tưởng cũng không có tưởng, nói thẳng,“Quỷ hút máu một đám âm nhu ưỡn ẹo, không có một điểm dương cương khí chất, không giống như là nam nhân.”

Theo sau thông cáo trung, Matthew chính thức đối ngoại tuyên bố một tin tức, Sophia - Coppola cùng Stephanie - Meyer hai người đã bắt đầu phụ trách cải biên [ Tân Nguyệt ] cùng [ nguyệt thực ] hai bộ tác phẩm, số 13 phòng công tác đem tiếp tục cùng Skydance ảnh nghiệp hợp tác, đem [ Twilight ] đệ nhị bộ hòa đệ ba bộ đẩy lên màn ảnh lớn.

Hơn nữa đây không phải chung điểm, hai nhà công ty sẽ y theo nguyên tác tiểu thuyết cùng tứ bản cố sự cách cục, đánh ra một bốn bộ khúc điện ảnh hệ liệt.

Như vậy tin tức, đối với nguyên tác phấn ti kích thích có thể nghĩ, rất nhiều fan sách phân phân đi vào rạp chiếu phim, bắt đầu nhị xoát thậm chí tam xoát.

Nhưng mà, theo nhìn thấy [ Twilight ] người xem số lượng tăng nhiều, phim danh tiếng trượt phi thường mau, không chỉ là truyền thông cùng chuyên nghiệp danh tiếng, người xem danh tiếng đồng dạng như thế.

Mọi người đều biết, danh tiếng hảo không hẳn có cao box office, trái lại, cao box office cũng không đại biểu hảo danh tiếng.

IMDB tiếp cận hai vạn danh người sử dụng đánh ra 5.4 phân siêu thấp phẳng chia đều; Yahoo điều tra trung,13 gia truyền thông tổng hợp cho điểm vi C, mà Cinema Score cụm rạp người xem chấm điểm phương diện chia đều chỉ có B.

Tựa hồ hết thảy đều biểu hiện ra [ Twilight ] sẽ là một bộ box office rất kém cỏi phim dở.

Bất quá, số liệu cũng không thể thuyết minh hết thảy.

Trên thực tế, cũng có rất nhiều người xem đối [ Twilight ] cho cực cao đánh giá.

Tại Cinema Score cụm rạp người xem cho điểm lý liền có rõ ràng hai cực phân hoá xu thế --- cấp A cấp chấm điểm chiếm 37%, cấp C trở xuống cho điểm thì vượt qua 40%; Nam tính người xem chia đều chấm điểm D-, nữ tính người xem chia đều chấm điểm A;18 tuổi trở xuống người xem bên trong, nam hài chấm điểm D, nữ hài chấm điểm A+......

Sở hữu này mấy thực ra đều phù hợp Matthew đối với [ Twilight ] mong muốn, box office viễn siêu chế tác phí tổn thấp danh tiếng đại phim dở.

Loại này phim điển hình nhất đặc điểm chính là cao khai thấp đi.

Đương thứ sáu một ngày tiêu hao mất hàng loạt phấn ti cùng thiếu nữ người xem nhiệt tình sau,[ Twilight ] nhiệt độ bắt đầu giảm bớt.

Dưới tình huống bình thường, Hollywood điện ảnh cuối tuần box office hướng đi, thứ bảy đều sẽ cao hơn thứ sáu, cho dù có hạ hoạt cũng sẽ không rất nhiều, nhưng [ Twilight ] bất đồng, thứ bảy đan ngày box office so thứ sáu trực tiếp sụt 41%, lấy đến 2430 vạn dollar.

Đến chủ nhật, phim box office xu thế tiếp tục trượt, giảm mức độ lại vượt qua 40%, ngày đó thu hoạch 1410 vạn dollar.

Này cao khai thấp đi, một đường trượt hướng đi, khiến phía trước còn ôm [ Mộ Quang chi xe ] Bắc Mĩ mở màn cuối tuần box office có thể xung đột 1 ức dollar David - Ellison có điểm trợn mắt há hốc mồm.

“Matthew !”

Số 13 phòng công tác tại Thế Kỷ thành thuê văn phòng trung, David - Ellison thở dài,“[ Twilight ] hướng đi cũng quá tiêu hồn .”

Matthew ngồi ở chuyển dời thượng, lại có vẻ rất nhẹ nhàng, nói,“Phát hành một cuối tuần, vỏn vẹn Bắc Mĩ box office chính là chế tác phí tổn gấp hai , còn tưởng thế nào a?”

David - Ellison lắc lắc đầu, như vậy hướng đi biểu thị bộ phim này box office tiềm lực rất có khả năng tại hai ba tuần bên trong tiêu hao hoàn tất, trưởng tuyến box office không hẳn sẽ thực có làm.

“Hư hỏa quá thừa, box office hậu kế vô lực a !”

Hắn lại nói một câu, ngẩng đầu nhìn đến Matthew đang tại bận rộn, dứt khoát không nói gì thêm, cầm lấy trước mặt báo chí nhìn lên.

“Thượng lương tuần 007[ lượng tử nguy cơ ] hỏa bạo lên sân sau, tất cả mọi người cho rằng này chu Bắc Mĩ ảnh thị hội yên tĩnh một điểm, vi cuối tuần lễ Tạ ơn làm chuẩn bị, nhưng mà chúng ta đều tưởng sai lầm...... Hôm nay nữ hài lực lượng đã cường đại đến đánh đâu thắng đó không gì cản nổi tình cảnh, các nàng chẳng những líu ra líu ríu liền đem [ Twilight ] bưng lên quán quân bảo tọa, hơn nữa cống hiến đi ra box office, càng là vượt qua sở hữu mong muốn 7960 vạn dollar !

“Không hề nghi ngờ,[ Twilight ] tại cuối tuần này box office chiến trung xác thật hiển lộ ra không người có thể so sánh vương giả tư thái, bộ phim này trên thương nghiệp thành công có khả năng khiến số 13 phòng công tác cùng Skydance ảnh nghiệp như vậy tiểu điện ảnh công ty thực lực đại tăng.”

Nhìn thấy nơi này, David - Ellison cảm giác thư thái rất nhiều, chung quy từ trước mắt tình thế xem,[ Twilight ] chỉ dựa vào Bắc Mĩ box office liền có thể thu hồi phí tổn.

Cho nên, đối [ Twilight ] bộ điện ảnh này đến nói, liền tính tương lai box office duy trì liên tục trên diện rộng rớt xuống cũng không quan hệ, bởi vì cuối tuần ba ngày box office đã so với bình thường điện ảnh vài tuần tổng box office đều phải cao, hắn cùng Matthew lấy được thương nghiệp bên trên cự đại thắng lợi là hiện rõ ràng .

Hôm nay 7960 vạn dollar lần đầu cuối tuần box office, nói vậy đã khiến lúc trước cự tuyệt quay chụp bộ phim này Paramount ảnh nghiệp cùng đàm phán trung tính toán chi ly đánh mất cơ hội Summit Entertainment hối hận đến ruột đều xanh đi?

Đương nhiên, hắn cũng không thể bị trước mắt thắng lợi choáng váng đầu óc, Matthew nói qua,[ Twilight ] cũng không giống [ Harry Potter ] cùng Lord of The Rings như vậy có được rộng khắp công chúng cơ sở, tương lai đem này hệ liệt ấn nhiều bộ khúc hình thức kinh doanh, vẫn là có nhất định phiêu lưu.

Lại thêm hôm nay [ Twilight ] đại lấy được thành công, bộ phim này nam, nữ chính tiếp chụp tục tập mà nói, số 13 phòng công tác cũng mơ tưởng lấy newbie giới phái bọn họ, bởi vậy đệ nhị bộ [ Tân Nguyệt ] chế tác phí muốn tưởng tiếp tục hạn định tại tiểu thành bản phạm vi bên trong, khó a.

Tại Hollywood dốc sức làm vài năm, David - Ellison suy xét vấn đề càng trở nên toàn diện.

Hắn đột nhiên hỏi nói,“[ Twilight ] qua lạn người xem danh tiếng, hay không sẽ đối với chúng ta tục tập kế hoạch tạo thành nhất định chướng ngại?”

“Có chút bất lương ảnh hưởng là khẳng định .” Matthew buông xuống trong tay văn kiện, nói,“Chỉ cần chúng ta có thể nắm chắc hạch tâm thụ chúng, tương lai tục tác vẫn là có thể có sở làm .”

Hắn cười cười, nói,“[ Twilight ] hỏa bạo, đem một ai cũng không thể phủ nhận sự thực đẩy đến chúng ta trước mắt -- còn bị trở thành hài tử 90 sau, đã trở thành điện ảnh chủ yếu tiêu phí quần thể chi nhất .”

David - Ellison hoàn toàn tán thành Matthew mà nói,“Đúng vậy.” Hắn lại một lần lắc đầu,“Thực ra ta đến hiện tại còn có chút mơ hồ, box office đại hảo, danh tiếng đại lạn, diễn viên mạc danh kỳ diệu liền đỏ, đây chính là điện ảnh cho ta trực quan nhất cảm thụ.”

Matthew lại cười nói,“Thực ra ta đối với tương lai tục tập có thiết tưởng, khiến tục tập đạt được một loại khác trên ý nghĩa ba cấp khiêu.”

“Cái gì? Ba cấp khiêu?” David - Ellison hỏi.

Matthew chậm rãi trả lời,“Điện ảnh càng ngày càng lạn, danh tiếng càng ngày càng kém, box office càng ngày càng tốt !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 693: Đầu Tư Ngắn Hạn

Kế tiếp trong một tuần,[ Twilight ] hướng đi cũng không có dự tính như vậy thảm, theo lễ Tạ ơn ngày nghỉ tiến đến, thêm trước mắt đang tại chiếu phim tỷ như [ lượng tử nguy cơ ] như vậy điện ảnh, chất lượng so [ Twilight ] cũng hảo không đến nơi nào đi, rất nhiều gia đình xem ảnh thủ tuyển vẫn là [ Twilight ].

Đặc biệt là kia vài có thiếu nữ gia đình, tại lễ Tạ ơn ngày nghỉ cống hiến xa xỉ box office.

Lễ Tạ ơn ngày đó,[ Twilight ] đan ngày box office lại vọt tới 1500 vạn dollar trên đây, Bắc Mĩ box office tích lũy 1 ức 2854 vạn dollar.

Càng lạn càng yêu tựa hồ trở thành [ Twilight ] chuyên chúc một dấu hiệu, vô luận ngoại giới lại như thế nào ầm ĩ, ồn ào náo động cùng chửi bới, các fans tự lù lù bất động.

Hiện thực tại [ Twilight ] được hoan nghênh trình độ cùng chân thật tiêu chuẩn ở giữa vạch xuống một đạo cự đại hồng câu: Một bên là tột đỉnh fan, một bên là từ truyền thông đến bình luận điện ảnh nhân lại đến trưởng thành nam tính người xem dùng ngòi bút làm vũ khí.

Không thể không nói, thanh thiếu niên fan điện ảnh yêu thích cùng truyền thông tại [ Twilight ] thượng xuất hiện cự đại tách rời.

Xét đến cùng, truyền thông nắm giữ quyền phát ngôn văn hóa các tinh anh, không xem trọng nắm giữ box office quyền phát ngôn “Văn hóa điểu ti nhóm”.

Còn có một hiện tượng chính là vài vị tuổi trẻ diễn viên hồng đến khó có thể tin tưởng.

Lễ Tạ ơn đêm đó, bởi cô gia quả nhân, Matthew tiếp nhận Helen - Hermann mời, đi nhà nàng bên trong cùng nhau qua lễ Tạ ơn, thuận tiện hưởng thụ truyền thống gà tây đại tiệc.

Khiến hắn không nghĩ tới là, Helen - Hermann còn mời mặt khác mấy người lại đây.

Trong đó có Thiên Sứ trù tính công ty nàng tín nhiệm nhất hai danh phó thủ, còn có Elena - Boyar cùng Amanda, mặt khác Amanda còn mang đến nàng khuê mật Alexandra - Daddario.

Bất quá, những người này có giống nhau điểm, tất cả đều là nữ nhân !

Còn có, bao gồm Matthew ở bên trong, đều là một mình một người tại Los Angeles dốc sức làm, không có người cùng nhau qua lễ Tạ ơn.

Làm chủ nhân, Helen - Hermann chủ trì phân gà tây nghi thức, sau đó không khí dần dần nhiệt liệt lên.

“Helen, thịt gà tây hương vị không sai.” Matthew cầm lấy chén rượu, triều Helen - Hermann giơ giơ,“Sẽ không là ngươi tự mình nướng đi?”

“Không phải ta.” Helen - Hermann chỉ chỉ để kim sắc tóc ngắn nữ nhân,“Đây là Amanda kiệt tác.”

Matthew nhìn về phía Amanda, lộ ra khoa trương biểu tình,“Không thể nào? Ngươi còn có này tay nghề?”

Amanda cầm lấy ly hướng Matthew giơ giơ,“Matthew - Horner có thể nhấm nháp của ta gà nướng, vinh hạnh cực kỳ ! chúng ta muốn cạn một ly.”

Nói xong, nàng xử lý trong ly rượu nho.

Matthew cũng uống một hơi cạn sạch.

Bên cạnh Elena - Boyar thay hắn đổ lên rượu, tiếp bưng lên chính mình ly, cùng Matthew chạm,“Cụng ly.”

Matthew bất đắc dĩ, đành phải bưng lên ly lại uống một ly.

Hắn vừa buông xuống ly, Elena - Boyar lại cho hắn đổ lên, đối diện Alexandra - Daddario đột nhiên đối với hắn cười cười, nói,“Matthew, đã lâu không gặp , ta kính ngươi một ly.”

Nhìn Alexandra - Daddario kia đối mang theo yêu dị màu lam đôi mắt, Matthew cùng nàng cụng ly, lại uống một ly.

Liên tiếp ba ly rượu vào bụng, cho dù là rượu nho, Matthew cảm giác cũng không phải rất tốt, Thiên Sứ trù tính công ty kia hai vị cao quản, cũng đột nhiên lại trước sau cùng hắn uống một ly, trong bụng hơi chút có điểm phiên giang đảo hải .

“Ngươi sẽ không say đi?” Elena - Boyar đột nhiên thấp giọng hỏi.

Matthew lắc lắc đầu,“Không có.” Hắn ánh mắt từ ngồi ở bàn ăn bên cạnh nữ nhân trên người nhất nhất đảo qua, đến gần Elena - Boyar bên tai nói,“Ta liền cảm giác, ta một nam nhân ngồi ở các ngươi một đám nữ nhân trung gian, có điểm đặc biệt.”

“Có cái gì đặc biệt?” Elena - Boyar đột nhiên cười,“Có phải hay không có loại khai hậu cung cảm giác?”

Matthew nhìn nàng một cái,“Đừng đùa, nơi này......”

Hắn vừa định nói nơi này nữ nhân cùng hắn đều là công tác cùng bằng hữu quan hệ, lại thấy được đối diện Alexandra - Daddario tại cùng Amanda khe khẽ nói nhỏ, không ra khỏi miệng lời nói lại nuốt trở về.

Elena - Boyar theo Matthew ánh mắt nhìn lại, cố ý thấp giọng nói,“Daddario ngực giống như so với trước đó lại lớn, ta đều tưởng đi thử xem xúc cảm.”

Matthew từ Alexandra - Daddario trên người thu hồi ánh mắt,“Ngươi này nữ lưu manh.”

Elena - Boyar lại cùng Matthew cụng ly, nói,“So ngươi kém xa.”

Dùng qua bữa tối, bọn họ rời đi phòng ăn (nhà hàng), tại Helen - Hermann dẫn dắt dưới, tham quan một chút nàng hào trạch.

Này đống nơi ở ở Malibu bờ biển, chiếm tiếp cận hai mẫu Anh, là Helen - Hermann gần đây mua , nàng tại giải trí trù tính trong giới, hôm nay cũng là xếp hạng ở trước nhất phú hào.

Dạo qua một vòng, trở lại phòng khách, mọi người rải rác ở trong phòng khách trung tùy ý nói chuyện phiếm, tạm thời cũng không có cáo từ rời đi ý tứ.

Matthew tắc tìm đến Alexandra - Daddario,“Đã lâu không gặp , Anna.”

Alexandra - Daddario thoạt nhìn so phía trước gầy rất nhiều, cho nên đại địa phương đột hiển càng lớn .

“Ta một tuần trước còn tham gia qua [ Twilight ] lần đầu thức.” Alexandra - Daddario nói.

“Xin lỗi.” Matthew vỗ nhẹ nhẹ dưới trán,“Lúc ấy rất bận, ta không có chú ý tới.”

Alexandra - Daddario chậm rãi lắc đầu,“Không quan hệ.”

Matthew rất tự nhiên chuyển hoán đề tài,“Gần nhất công tác thế nào? Ở đâu kịch tổ đâu?”

“Mấy cái tiểu kịch tổ.” Alexandra - Daddario cười cười,“Helen vì ta tranh thủ đến một bộ tiểu chế tác nữ chính, còn có một bộ phim truyền hình tập thường trú nhân vật.”

Thực ra từ I Am Legend sau, nàng phát triển cũng không thuận lợi, bản thân kỹ xảo biểu diễn hữu hạn, Thiên Sứ trù tính công ty cũng không khả năng giống năm đó đối đãi Matthew như vậy, ở trên người nàng đầu nhập quá nhiều tài nguyên.

Matthew vừa muốn mở miệng, Amanda đột nhiên đi tới, nàng nguyên bản màu nâu vàng tóc ngắn, nhuộm thành bạch kim sắc, thoạt nhìn tương đương chói mắt.

“Các ngươi trò chuyện cái gì đâu?” Nàng kéo ra ghế dựa, ngồi ở Alexandra - Daddario bên cạnh.

Alexandra - Daddario chỉ chỉ bên này,“Matthew tại theo ta thảo luận công tác sự đâu.”

“Công tác?” Amanda nhìn về phía Matthew, nói,“Đúng, toàn mĩ từ thiện liên hợp sẽ chuẩn bị trao tặng ngươi kiệt xuất cống hiến thưởng, nhớ rõ gia nhập hành trình, đến lúc đó đi lĩnh thưởng.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ngươi đem cụ thể ngày phát cho Bella - Anderson.”

Amanda lên tiếng,“Không thành vấn đề.” Nàng tiếp còn nói thêm,“Nạn dân thự bên kia phát đến mời, muốn cho ngươi sang năm rút thời gian lại cùng bọn họ đi một lần Phi Châu, khảo sát nạn dân trung về phụ nữ cùng nhi đồng sinh tồn trạng huống.”

“Ngươi cùng bọn họ câu thông.” Matthew không có cự tuyệt ý tứ,“Làm cho bọn họ đem cụ thể ngày, hành trình cùng kế hoạch chế định hảo.”

Hắn tiếp lại hỏi,“Nạn dân thự hai năm nay giống như rất cao điệu, liên tiếp có động tác.”

Amanda lại nở nụ cười, thoáng hạ giọng, nói,“Nạn dân thự tối cao chuyên viên Gutierrez cố ý tổng thư ký cái kia vị trí.”

Matthew nháy mắt sáng tỏ,“Yếu địa vị cao, liền muốn làm ra chút thành tích đến a.”

Chính trị phương diện hắn không phải rất tinh thông, lại cũng có trên trình độ nhất định lý giải.

Amanda lại đây sau, Alexandra - Daddario bi ai phát hiện, chính mình tại đây giữa hai người căn bản không chen miệng được, Matthew cùng Amanda nói đề tài, căn bản không phải nàng này tầng cấp có thể tiếp xúc .

Nàng cùng này hai người chênh lệch càng kéo càng lớn.

Lại nghe Matthew cùng Amanda hàn huyên vài câu, Alexandra - Daddario dứt khoát trên đây toilet làm lấy cớ, ly khai nơi này.

Nàng mới vừa đi một hồi, Helen - Hermann liền đi lại đây.

“Có chút công tác, ngươi thích hợp chú ý một chút.” Nàng đi tìm đến, đàm đương nhiên là công tác,“Cùng Nina - Dobrev, Lily - Collins cùng Liam - Hemsworth thù lao đàm phán muốn sớm một chút tiến hành.”

Matthew gật đầu,“Ta biết. Sean - Daniel tháng sau sẽ bắt đầu cùng bọn họ đàm phán.”

“Thượng Đế......” Amanda lại quay đầu nhìn về phía Helen - Hermann,“Thân ái , đây là lễ Tạ ơn party, trừ công tác, ngươi liền không thể trò chuyện điểm khác ?”

Helen - Hermann nhàn nhạt hỏi,“Các ngươi vừa đang nói chuyện cái gì?”

Amanda sửng sốt dưới,“Ách......” Nàng nói tiếp,“Chúng ta đang nói chuyện như thế nào cứu tế Phi Châu nạn dân cao thượng lý tưởng.”

Helen - Hermann không để ý tới nàng, lại đối Matthew nói,“[ Twilight ] thành công sau, Suzanne Collins bên kia ngồi không yên, liên tục đánh cho ta điện thoại, hi vọng chúng ta có thể mau chóng cải biên [ Hunger Games ].”

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Ngươi hồi phục nàng, chúng ta sang năm liền sẽ bắt đầu trù bị.”

[ Twilight ] thành công, tuyệt không là thanh thiếu niên hướng điện ảnh dành cho fan kết thúc, mà chỉ là một bắt đầu.

Lấy thanh thiếu niên tiểu thuyết hoặc cố sự làm gien, lấy cùng tuổi thanh thiếu niên minh tinh điện ảnh vi hấp dẫn, thêm toàn cục lên kế hoạch, chế tác cùng tuyên truyền, liền đủ để tại đương kim điện ảnh thị trường chế tạo ra có thể nói ngập trời sóng to.

Này một điện ảnh công thức rất nhanh liền sẽ bị càng ngày càng nhiều công ty học tập, sờ thấu cũng thực tiễn, từ trên ý nghĩa này đến nói,“Sau hoàng hôn thời đại” Vừa mới bắt đầu.

[ Hunger Games ] cũng là thời điểm khởi động .

Bất quá,[ Twilight ] tục tập khởi động trình tự muốn xếp hạng tại [ Hunger Games ] phía trước.

Chung quy này hệ liệt đã có thành thục thành viên tổ chức, trừ nhất chúng diễn viên chính ngoài, Sean - Daniel cùng Sophia - Coppola cũng sẽ tiếp tục vẫn giữ lại làm.

Hơn nữa hắn cùng Sophia - Coppola đã đạt thành chung nhận thức, sẽ phục chế thủ bộ quay chụp hình thức:MTV thức màn ảnh, ngốc hồ hồ đối bạch, hiếm lạ cổ quái tình yêu cùng với mạc danh kỳ diệu cừu hận.

Loại này ngắn hạn điện ảnh hình thức quỷ dị đạt được thành công, không có lý do gì không kéo dài đi xuống.

[ Twilight ] hệ liệt cùng mặt sau [ Hunger Games ] hệ liệt, hoàn toàn có thể y theo này công thức đến thao tác.

Party kết thúc, Matthew rời đi Helen - Hermann hào trạch phía trước, cố ý tìm đến Alexandra - Daddario.

“Ta nhìn thấy ngươi không lái xe lại đây.” Hắn thử hỏi,“Ta đi ngang qua Burbank, muốn hay không ngươi tọa của ta xe?”

Hai người từng có thời gian dài thân mật quan hệ, Alexandra - Daddario đương nhiên biết này mời sau lưng ý tứ, Matthew rõ ràng là muốn lướt sóng a.

Nàng thoáng chần chờ, vẫn là ứng xuống dưới,“Hảo a, vừa lúc ta cũng có chuyện cùng ngươi nói.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 694: Chiến Đấu Chuyên Gia

Cái gọi là có chuyện, cũng bất quá chính là nam nữ ở giữa kia vài sự, đi ngang qua Burbank bắc bộ thời điểm, Matthew không có khiến tài xế dừng xe, Alexandra - Daddario cũng chưa từng phát biểu bất cứ ý kiến, cùng Matthew cùng đi Beverly Hills, đêm đó liền vi Matthew cung cấp một mảnh ba đào cuộn trào mãnh liệt sóng biển.

Nếu thuận lợi đạt được tham gia lướt sóng đại tái vé vào cửa, Matthew tự nhiên cũng sẽ không khách khí.

Lễ Tạ ơn sau trong vài ngày, hắn đều trầm mê tại đây lướt sóng trò chơi trong.

Tổng có thể dục tạp chí làm cái gì toàn cầu tối kích thích mười đại xung lãng bài danh, trong đó đệ nhất danh thường thường khó sinh, nhưng khiến Matthew đến bài mà nói, gọi là Alexandra - Daddario bãi biển, tuyệt đối là địa phương khác không thể so sánh .

Matthew như vậy lướt sóng đạt nhân phi thường biết chơi, hủy diệt tính sóng to cũng bao phủ không được khiêu chiến chi tâm.

Nhân sinh như hí toàn dựa vào lãng, lãng cảnh giới cao nhất chính là không lãng cũng có thể lướt sóng !

Kia tự nhiên chi vĩ lực, tất cả đều thu nhập hắn nắm giữ trung, đây chính là lướt sóng lớn nhất mị lực a.

Cùng lúc đó,[ Twilight ] cũng tiến vào thứ hai cuối tuần, giống như dự đoán như vậy, này bộ phim thứ cuối tuần box office sụt, so sánh cuối tuần đầu giảm mức độ cao tới 65%, bất quá 2786 vạn dollar thu nhập, cũng đủ để cam đoan [ Twilight ] liên tục cuối tuần box office bảng xếp hạng quán quân.

Phát hành hai tuần sau,[ Twilight ] Bắc Mĩ box office tích lũy 1 ức 5640 vạn dollar.

Lấy trước mắt hướng đi đến xem, này bộ phim Bắc Mĩ box office đột phá 2 ức dollar độ khó cũng không lớn, nhưng muốn trùng kích 2 ức 5000 vạn dollar cơ bản không có khả năng.

Mặt khác, rất nhiều hải ngoại quốc gia cùng địa khu cũng lục tục bắt đầu chiếu phim này bộ phim, hải ngoại box office cũng thoải mái lấy đến 5000 vạn dollar nhiều.

Thiếu nữ tâm cùng Mary Sue thứ này, tại bất cứ một quốc gia cùng bất đồng văn hóa bối cảnh dân tộc trung, đều sẽ không khuyết thiếu.

Bởi còn muốn hồi [ bộ đội đặc chủng ] kịch tổ quay chụp, Matthew riêng tìm đến Sean - Daniel cùng Sophia - Coppola hàn huyên [ Tân Nguyệt ] này bộ tục tập sự nghi, đem tục tác nhạc dạo cùng đại phương hướng định xuống dưới.

Nếu [ Twilight ] lấy được thành công, kế tiếp tự nhiên muốn kéo dài này bộ thành công hình thức.

[ Twilight ] có thể nói là Matthew cùng số 13 phòng công tác lần đầu tiên toàn bộ thao tác một bộ phim, trong đó phát hành phương Disney ảnh nghiệp cũng phát huy mấu chốt tính tác dụng, song phương đối với này bộ điện ảnh chỉnh thể tính vận tác phi thường thành công.

Matthew cũng chân chính có chỉnh thể tính vận tác một bộ điện ảnh kinh nghiệm, đối với một đang theo người sản xuất phát triển diễn viên đến nói, đây cũng là quý giá thu hoạch.

Hắn từ nhìn trúng một bộ tiểu thuyết bắt đầu, cùng tác giả liên hệ mua xuống bản quyền, tìm kiếm thích hợp trẻ tuổi diễn viên, tìm kiếm thích hợp đạo diễn cùng người sản xuất, định ra thích hợp nguyên bộ phim nhạc dạo, tại đệ nhất bộ cuối cùng lưu lại phục bút, để tục tác đem cố sự càng phô càng lớn.

Quay chụp một bộ điện ảnh cùng thao tác một bộ điện ảnh căn bản không phải một hồi sự.

Nói trắng ra là, tựa như hắn phía trước nói qua như vậy, đây chính là quay phim cùng bán điện ảnh phân biệt.

Một thuộc về công tượng công tác, một là marketing công tác, tuy nói đều có phân công, nhưng cuối cùng mục đích đều là nhất trí , đó chính là tận khả năng nhiều bán đi một điểm bản chính, nhiều kiếm lấy một niết tệ.

Matthew thông qua chăm chú quan sát cùng phân tích, được ra một kết luận, giống [ Twilight ] cùng [ Hunger Games ] như vậy thanh thiếu niên hướng “Điện ảnh dành cho fan” Hoàn toàn có thể trở thành phim siêu cấp anh hùng ngoài Hollywood một loại khác có thể trường kỳ vận tác box office tăng trưởng điểm.

Hơn nữa hắn cũng triệt để xem minh bạch một sự kiện: Vĩnh viễn, vĩnh viễn không cần xem nhẹ đám kia thanh thiếu niên !

Này bang tinh lực tràn đầy, hứng thú rộng khắp trẻ tuổi nhân vẫn đều là box office thị trường sinh lực quân, bọn họ yêu ghét rõ ràng, tình nguyện phụng hiến, tại bọn họ cộng đồng thôi động dưới, Hollywood vô cùng có khả năng sinh ra một lại một thanh thiếu niên đề tài điện ảnh box office thần thoại.

Box office thần thoại sau lưng, là kia vài được truy phủng đứng đầu thanh thiếu niên tiểu thuyết, có này mấy dễ bán tiểu thuyết tích lũy lên fan group cùng độ nổi tiếng, bên phim thậm chí không cần lãng phí quá nhiều tinh lực liền có thể đổi lấy một khả quan box office thành tích.

[ Twilight ] chỉ là một bắt đầu !

Giống hắn từ Paramount ảnh nghiệp đang tại phủ bụi trên bàn cùng Summit Entertainment đàm phán trung, lấy xuống [ Twilight ] bản quyền, giành ở [ Twilight ] điện ảnh công chiếu phía trước, lấy nhìn như ngẩng cao trên thực tế lại là chiếm tiện nghi giá mua xuống Suzanne Collins [ Hunger Games ] bản quyền, đồng dạng sự tình lại khó có tiếp theo .

Bởi vì Hollywood vĩnh viễn là một trục lợi thế giới, vô luận cái gì đề tài, chỉ cần nó có được đầy đủ box office tiềm lực, liền nhất định sẽ có đại lượng công ty xua như xua vịt, đẳng [ Twilight ],[ Hunger Games ] đẳng trung thấp thành bản thanh thiếu niên tiểu thuyết đề tài phim liên lấy được box office sau khi thành công, một hồi thanh thiếu niên tiểu thuyết cải biên quyền tranh mua phong trào liền sẽ tùy theo bùng nổ, nhất là kia vài nổi danh thanh thiếu niên tiểu thuyết tác gia tác phẩm càng sẽ trở thành các đại công ty mục tiêu, rất nhiều tiểu thuyết chưa xuất bản bản quyền liền khả năng bán ra.

Tại đây trường có thể dự kiến bản quyền tranh mua chiến trung, ai cũng không tưởng lạc hậu với người khác, mặc kệ có thể hay không chụp, đầu tiên cướp được quay chụp quyền là trọng yếu nhất.

Cho nên, hắn lấy xuống [ Hunger Games ] trả giá đại giới thực ra là rất thấp .

Vừa tiến vào tháng mười hai, Matthew rời đi Los Angeles, chạy tới Sonora sa mạc, cùng đang tại chỗ đó quay chụp [ bộ đội đặc chủng ] kịch tổ hội hợp, tiếp tục quay chụp công tước còn thừa vai diễn.

Hắn tại kịch tổ lần trước hí còn ở Iceland băng thiên tuyết địa trung quay chụp, hiện tại chuyển tới nóng bức sa mạc khu vực.

Bởi Sonora sa mạc ở Mĩ quốc cùng Mexico giao giới, bao gồm Mĩ quốc bang Arizona cùng bang California cùng Mexico Sonora châu đại phiến địa khu, Matthew lần này lại đây, đem cả một đội mười tên bảo tiêu tất cả đều mang theo lại đây.

Đương nhiên, tại kịch tổ một ngày, hắn bọn bảo tiêu phí tổn, đều sẽ do kịch tổ phụ trách.

Đây cũng là Hollywood lệ thường, bất quá chỉ có các đại minh tinh mới có thể hưởng thụ đến.

Nóng bức sa mạc trong quay phim, đối với diễn viên đến nói là chủng khảo nghiệm, cho dù là tháng mười hai, Sonora địa khu nhiệt độ không khí cũng phi thường cao, Matthew đóng vai công tước cần mặc quân Mỹ binh lính nguyên bộ sa mạc trang bị quay chụp.

Hắn coi như hảo, chung quy sa mạc tác huấn phục suy xét đến tán nóng hổi thông khí đẳng phương diện tính năng.

So sánh dưới, đóng vai nữ lang tóc đỏ Karolína Kurková liền khó chịu nhiều, nơi này quay chụp tất cả đều là ngoại cảnh cảnh hành động, nàng mỗi ngày đều phải mặc màu đen bộ đồ bó sát người quay chụp hoặc là chờ đợi quay chụp, bản thân màu đen liền tương đối dễ dàng hấp nhiệt, Hollywood vì đột xuất nữ diễn viên dáng người chế tác bộ đồ bó sát người, lại chỉ theo đuổi thị giác hiệu quả, thực tế thích hợp hay không mặc, ai xuyên ai biết.

Vị này tiền VS Thiên Sứ, mỗi ngày tẩy trang khi tựa như ở trong nước ngâm qua như vậy.

Quay chụp trung, Jason - Statham cũng gia nhập kịch tổ, đóng vai rắn hổ mang phương diện nhân vật trọng yếu Brad thượng tá.

Vị này một độ tại Lầu Năm Góc nhậm chức quan quân, một tay dẫn đến công tước tinh anh tiểu đội bị phục kích.

Matthew còn chuyên môn cùng Jason - Statham hàn huyên, từng Jason - Statham tại Thái Bình Dương bờ bên kia danh khí tương đương vang dội, bất quá kịch tổ mời hắn biểu diễn một thứ yếu nhân vật phản diện, không có tiêu phí quá nhiều đại giới, Jason - Statham thù lao không tính cao, hơn nữa phía trước chỉ có thể tại B cấp phiến trong giới đương nhân vật chính, quay chụp B cấp phim hành động cơ bản đều là một hình thức.

Vì chen vào chủ lưu giới điện ảnh, hắn cũng chủ động hạ thấp điều kiện.

“Jason......”

Một lần quay chụp rất nhiều, Matthew chủ động đối Jason - Statham nói,“Ta đối với tự do vật lộn vẫn rất có hứng thú, có thời gian chúng ta so một hồi?”

Jason - Statham vội vàng lắc đầu,“Ta phía trước luyện tập là nhảy cầu, không am hiểu vật lộn.”

Nghe hắn nói như vậy, Matthew đành phải đánh mất ý tưởng này, thế mới biết Jason - Statham tuổi trẻ thời điểm là nhảy cầu vận động viên, cùng Nina - Dobrev tại thể dục nhịp điệu phương diện có liều mạng, từng tiến vào Anh quốc quốc gia nhảy cầu đội, còn tham gia qua anh liên bang đại hội thể dục thể thao cùng giải đấu thế giới.

Quả nhiên, Hollywood này quần ngôi sao, thành danh phía trước làm cái gì chức nghiệp đều có.

Matthew cùng Jason - Statham có phần đông đối thủ hí, công tước đuổi giết Brad thượng tá cũng là kịch tổ sa mạc vai diễn hạch tâm.

Quay chụp cơ bản đều là cảnh hành động.

Máy quay phim trước màn ảnh, mặc màu đen bó sát người trang Karolína Kurková giơ lên Thập tự nỏ, bắn đổ một rắn hổ mang binh lính, đối Matthew la lớn,“Nơi này giao cho ta , đừng làm cho Brad chạy !”

Matthew trầm ổn bình tĩnh, nâng thương bắn đổ một cái khác rắn hổ mang binh lính, xoay người hướng tới Jason - Statham trốn thoát phương hướng đuổi theo.

Đạp lên lửa nóng hạt cát, hắn giống như một quân nhân chân chính như vậy, đề cao cảnh giác, phóng thấp thân hình, nhìn thấy Jason - Statham thân ảnh nháy mắt, liền ghé vào trên đất cát, thuận thế liên tiếp ba quay cuồng.

Kịch tổ trước tiên thiết lập hảo hỏa dược lần lượt dẫn bạo, hắn vừa lăn qua mặt đất, giống như thật bị đạn bắn trung như vậy, toát ra từng trận khói bụi.

Lập tức, Matthew nổ súng đánh trả, lại đồng dạng không có bắn trúng mục tiêu.

Mặc kệ tại truyện tranh bên trong, vẫn là kịch bản thiết lập trung, Brad thượng tá cùng công tước như vậy, đều là tinh anh trong tinh anh.

Duy nhất bất đồng là, điện ảnh bên trong Brad do thiếu tá biến thành thượng tá, hơn nữa hình tượng trở nên thực cool, cũng không lại đáng khinh.

Truyện tranh cùng món đồ chơi trung nhân vật này độc nhãn râu quai nón, đáng khinh bộ dáng để người vừa thấy liền biết là nhân vật phản diện, mặc dù ở cũ bản hoạt hình trung, Brad áp cùng liền cùng khốc không dính líu, nhưng làm quân nhân xuất thân hắn, ngược lại cũng không có nhục không này “Chiến đấu chuyên gia “ danh hiệu.

Tại gia nhập rắn hổ mang phía trước, người này tại chiến tranh thế giới đã danh khí không nhỏ, các quốc gia các nơi đều có qua để người không thể coi thường đột xuất chiến tích, hắn am hiểu các loại lãnh binh, nhiệt võ, chiến xa phi cơ cũng khống chế tự nhiên, thuận buồm xuôi gió.... Như vậy một chiến trường cuồng ma một khi làm xằng làm bậy, tự nhiên cũng liền thành các quốc gia cái đinh trong mắt cái gai trong thịt.

Thời gian tiếp cận giữa trưa, thời tiết trở nên dị thường nóng bức, kịch tổ hôm nay quay chụp như vậy kết thúc, Matthew đổi về quần áo, đi doanh địa một mặt khác, gõ cửa vào Karolína Kurková kéo xe, Karolína Kurková tóc ướt sũng , rõ ràng vừa tắm rửa qua, phía sau trên giá áo còn có vài kiện kiểu dáng hoàn toàn giống nhau màu đen bộ đồ bó sát người.

Matthew kéo ra một cái ghế ngồi xuống, chỉ chỉ màu đen bộ đồ bó sát người,“Thay, sau đó theo ta đi ra ngoài.”

Karolína Kurková biết Matthew ở trên người nàng hoàn toàn thả bay bản thân, lại không có nói cái gì, chung quy nàng thiết thực lấy đến một nữ số hai, lập tức đổi hí phục, cùng Matthew ra kéo xe, hướng tới liên miên không dứt cồn cát đi.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 695: Người Theo Dõi

Liền tại Matthew mang theo Karolína Kurková đỉnh đầu liệt nhật đi sa mạc chơi một vòng trở về ngày hôm sau, kịch tổ không thể không sửa đổi quay chụp kế hoạch, đem bộ phận có liên quan nữ lang tóc đỏ vai diễn tạm thời thôi sau, trước quay chụp công tước cùng Brad thượng tá ở giữa đánh giết hí, bởi vì Karolína Kurková bị cảm nắng .

Thừa dịp quay chụp khe hở nghỉ ngơi thời điểm, Stephen - Sommers chuyên môn tìm đến Matthew, hàn huyên về cảm mạo cùng bị cảm nắng sự tình.

“Matthew, chúng ta là lão bằng hữu, cũng là nhiều năm hợp tác đồng bọn.”

Hôm nay không thể so ngày xưa, Stephen - Sommers vẫn là tương đương khách khí ,“Ngươi cũng là ta hành nghề tới nay, gặp qua tối chuyên nghiệp diễn viên.”

Ngồi xuống cự đại dưới dù che nắng, uống một ngụm nước, Matthew nhìn về phía Stephen - Sommers, cười cười,“Stephen, có chuyện nói thẳng là được, giữa chúng ta không cần như vậy khách sáo.”

Stephen - Sommers nghĩ nghĩ, vẫn là có chút uyển chuyển nói,“Này bộ phim sang năm Independence Day lịch phát hành công chiếu, hiện tại đã tháng mười hai , tuy rằng hậu kỳ chế tác tại đồng bộ tiến hành, nhưng thời gian thật sự rất khẩn trương, trì hoãn vài ngày khả năng liền sẽ gợi ra một loạt kế hoạch thay đổi.”

Nghe nói như thế, Matthew lập tức minh bạch Stephen - Sommers ý tứ.

Phía trước tại Iceland (băng đảo) quay chụp thời điểm, hắn đem Sienna - Miller cấp làm cảm mạo, cuối cùng liên đống gia truyền nhiễm, bao gồm hắn ở bên trong, kịch tổ rất nhiều người đều cảm mạo.

Lần này tại Sonora sa mạc quay chụp, Sienna - Miller chưa có tới, kết quả lại đem Karolína - Kurková làm được cảm nắng......

Đổi lại hắn là đạo diễn, phỏng chừng cũng sẽ có ý kiến.

Tuy rằng không phải cố ý , nhưng sự tình tóm lại phát sinh, Matthew gật gật đầu, rất chăm chú nói,“Stephen, không có tiếp theo .”

Liệt nhật giữa trưa hạ sa mạc bên trong, khiến một vị siêu cấp người mẫu tại lửa nóng trên hạt cát khiêu chán ghét, xem một lần cũng là có thể .

Stephen - Sommers được đến muốn kết quả, đối Matthew cười cười, lại về đến chính mình đạo diễn máy theo dõi mặt sau, chuẩn bị tiếp tục quay chụp.

Matthew triều quay chụp phương bắc nhìn lại, mơ hồ còn có thể nhìn thấy kịch tổ trú địa, bởi vì ngày hôm qua một hồi có điểm quá trò chơi, Karolína Kurková bị cảm nắng , hắn này người khởi xướng có phải hay không cũng muốn có điều tỏ vẻ?

Đương nhiên, một trăm vạn dollar kia không có khả năng, chung quy đây là song phương ước định hảo trả giá cùng hồi báo.

Hắn lập tức nghĩ tới phàm là đi nóng bức địa khu quay phim tất mang tinh dầu cùng dầu cù là, đẳng hôm nay kịch tổ kết thúc công việc, chuyên môn cho Karolína Kurková đưa mấy hộp qua hảo.

Ánh mắt thu hồi thời điểm, Matthew phát hiện trường quay bên ngoài thế nhưng tụ tập không thiếu phấn ti tại vây xem quay chụp, đối bên cạnh trợ lý nói,“Để người cấp kia vài fan điện ảnh đưa chút nước qua, có người hỏi liền nói ta là phân phó .”

Tên kia trợ lý lập tức trả lời,“Ta này liền đi làm.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, lại nhìn kia vài fan điện ảnh liếc nhìn, bọn họ nhân không tính nhiều, cũng liền hơn ba mươi bộ dáng, đều là chút hai mươi tuổi tả hữu trẻ tuổi nhân.

Truy tinh đuổi tới sa mạc bên trong đến, cơ bản đều là hắn fan, hơn nữa là fan ruột.

Nên hướng fans kì hảo thời điểm, Matthew luôn luôn đều không hàm hồ, tại đây chiếu sáng cường liệt sa mạc bên trong, không có cái gì so thấm vào ruột gan nước lạnh càng có thể để người cảm giác thanh sảng .

Hôm nay hắn có thể có quy mô khổng lồ fan group, phấn ti có thể chạy đến sa mạc bên trong đến duy trì hắn, không chỉ là bởi vì có xuất sắc tác phẩm, vẫn là tỉ mỉ kinh doanh kết quả.

Một điểm thoạt nhìn không chớp mắt đáp lại, thường thường có thể khiến phấn ti kích động ngủ không yên.

Kịch tổ bên kia điều chỉnh hoàn tất, quay chụp rất nhanh lại bắt đầu.

Máy quay phim phía trước màn ảnh, Matthew cùng Jason - Statham đứng ở vàng óng trên hạt cát mặt, hai trương giống như nham thạch cứng rắn gương mặt lẫn nhau tương đối, quân trang chỗ hổng phía dưới, ẩn ẩn lộ ra rắn chắc cơ nhục.

“Brad thượng tá !” Matthew thanh âm dị thường băng lãnh,“Ngươi bán của ta tiểu đội !”

Jason - Statham mặt bộ là nhất quán nhìn không ra biểu tình biểu tình, mang theo khàn khàn giọng cười lạnh một tiếng,“Ngươi hiện tại có thể đi gặp ngươi các huynh đệ .”

Khi nói chuyện, hắn đầu tiên là xả xuống quân trang, lộ ra bên trong màu đen may ô, tiếp từ sau lưng rút ra chủy thủ, bày ra một gần người cách đấu tư thế.

Matthew cũng cởi bỏ quân trang, ném tới mặt sau sa địa bên trên, thủ cũng triều sau thắt lưng sờ soạng.

“Ta đuổi theo ngươi, là muốn ngươi minh bạch......” Matthew tại sau thắt lưng thủ đột nhiên chỉ hướng tiền phương,“Ngươi là vì sao mà chết !”

Phanh -- phanh --

Tiếng súng vang lên, Jason - Statham che ngực, khó hiểu nhìn về phía Matthew,“Ngươi...... Thế nhưng dùng thương !”

Matthew trong tay, nắm một chi màu đen súng lục, họng súng đối diện chuẩn Jason - Statham ngực yếu hại.

Jason - Statham suy sụp ngã xuống đất, đổ nghiêng tại sa mạc trong, không còn có động tĩnh.

Matthew thu hồi súng lục, xoay người hướng tới cồn cát phía dưới đi.

“Cut !” Stephen - Sommers kêu đình thanh âm vang lên,“Này một điều qua.”

Nghe được kêu đình, Matthew quay người lại, thò tay đem Jason - Statham từ trên đất cát kéo lên, Jason - Statham phất đi trên người hạt cát, nói,“Có điểm nóng, đạo diễn lại không kêu đình, ta liền trực tiếp nhảy dựng lên .”

Matthew cố ý nói,“Ta trong súng còn có viên đạn......”

Bên kia, Stephen - Sommers giơ lên khuếch đại âm thanh loa, hô,“Các bộ môn trở lại vị trí cũ, mười phút sau một lần nữa quay chụp.”

Matthew trở lại nơi nghỉ ngơi, cùng trang sư nhanh chóng lại đây lau mồ hôi bổ trang.

Như vậy nóng bức thời tiết dưới, tuy rằng trên mặt chỉ là phi thường bạc phấn nền, nhưng ra mồ hôi diễn viên cũng không thể tùy tiện sát.

Kế tiếp, muốn quay chụp vẫn là trận này hắn cùng với Jason - Statham một chọi một một mình đấu hí, quá trình lại hoàn toàn bất đồng, vừa là công tước lấy súng ống phi thường thống khoái giải quyết Brad thượng tá, bất quá lại chụp chính là hai người gần người đánh giết .

Stephen - Sommers đối với cảnh này thiết kế hai loại phương án, đến hiện tại cũng không có quyết định sử dụng nào một loại, dứt khoát tất cả đều quay chụp một lần, hậu kỳ cắt nối biên tập khi lại căn cứ chỉnh thể kịch tình làm quyết định.

Gần người đánh giết quay chụp, liền không có vừa đơn giản như vậy, một hồi cảnh hành động bị dỡ ra chia thành hơn mười cái màn ảnh, dài nhất cũng bất quá bốn năm giây, tuyệt đại đa số màn ảnh, trên cơ bản đều là Matthew cùng Jason - Statham các làm một động tác, sau đó liền tuyên cáo kết thúc.

Trừ bỏ giữa trưa trốn Thái Dương thời gian, cảnh này từ sáng sớm vẫn quay chụp đến buổi tối, mới đến kết thúc giai đoạn.

“Bắt đầu !”

Theo Stephen - Sommers ra lệnh một tiếng, quay chụp lại một lần bắt đầu.

Matthew rằn ri bối tâm sớm biến thành vải rách điều, tùy tay kéo xuống đến ném tới một bên, lộ ra giống như điêu khắc hoàn mỹ cơ nhục đường cong, đối diện Jason - Statham đồng dạng thân trần, một thân bắp thịt đồng dạng rất có xem điểm.

Hai người trên mặt đều là vết thương, bất quá Jason - Statham thảm hại hơn một điểm, chẳng những miệng méo mũi lệch, mi cốt mặt trên cũng có máu tươi chậm rãi sấm đi ra.

Chiến đấu đã tiến hành đến cuối cùng thời khắc, trong tay bọn họ chủy thủ sớm không biết rơi ở địa phương nào.

Liền tại Jason - Statham mi cốt nhỏ giọt máu tươi chảy qua khóe mắt, Jason - Statham không tự giác chớp mắt thời điểm, Matthew giống như liệp báo như vậy liền xông ra ngoài, phảng phất xe tăng như vậy đụng lên Jason - Statham, Jason - Statham bị hắn hai tay nâng đỡ, nện ở mặt đất trước trải hảo màu xanh trên đệm.

Matthew một bàn tay đè lại Jason - Statham cổ họng yếu hại, một tay còn lại nắm thành quyền đầu, một quyền lại một quyền đánh vào Jason - Statham mặt bên cạnh trên đệm.

“Đây là vì John......”

“Một quyền này là Djorkaeff......”

Hắn vừa đánh vừa lải nhải nhắc, tựa hồ đang vì chết đi đội hữu lấy lại công đạo.

Rốt cuộc, Stephen - Sommers thanh âm truyền tới,“Hảo ! này qua ! hiện tại kết thúc công việc !”

Matthew buông ra quyền đầu, dùng lực thở hổn hển một hơi, chính mình trước đứng lên, theo sau đem Jason - Statham kéo lên.

Jason - Statham quay đầu nhìn xem cái đệm, vừa hắn đầu bên cạnh vị trí, đã bị đánh ra một quyền đầu dấu, nhìn qua có chút xúc mục kinh tâm.

Vì quay chụp hiệu quả, Matthew cơ hồ dùng tám thành lực đạo.

Cảnh này, công tước bao hàm phẫn nộ, đánh ra quyền đầu tuyệt đối không có khả năng mềm nhũn .

“Ngươi muốn là có một quyền đánh lệch .” Jason - Statham xoa chính mình thịnh thế mĩ nhan, lòng còn sợ hãi, nói,“Ta liền hủy dung a.”

Matthew lắc đầu cười cười, tâm nói nhiều lắm cũng chính là càng giống Quách Đạt mà thôi.

Hắn vỗ vỗ Jason - Statham cánh tay, nói,“Vì an ủi ngươi thụ thương tâm linh, buổi tối ta mời ngươi uống bia lạnh.”

Jason - Statham lập tức nở nụ cười,“Liền như vậy nói định.”

Kịch tổ còn tại thu thập trường quay, Matthew dẫn đầu rời đi, trở lại xe kéo hoá trang tẩy trang tắm rửa đổi quần áo, tại vài danh bảo tiêu bảo vệ, đi lên xe việt dã phản hồi kịch tổ trú địa, hắn trước để người thông tri kịch tổ lâm thời ăn uống tổ, buổi tối thay hắn chuẩn bị tốt bia lạnh, lại phản hồi xe kéo hoá trang, từ rương hành lý bên trong tìm ra mấy hộp tinh dầu cùng dầu cù là, chuẩn bị tự mình cấp Karolína Kurková đưa qua.

Kịch tổ nhân viên đều là lâm thời ở tại xe kéo bên trong, bất quá nam nữ trụ túc khu phần mình ở doanh địa một bên, cách có vài trăm thước Anh.

Matthew đổi một thân mát lạnh quần áo, đội mũ che nắng, ra kéo xe, Braun - Williams cùng vài danh bảo tiêu đã chờ ở cửa.

Thái Dương tiếp cận đường chân trời, thời tiết mát mẻ rất nhiều, hắn mang theo chứa tinh dầu cùng dầu cù là giấy túi, triều Karolína Kurková kéo xe bên kia đi.

Đi ra ngoài không bao nhiêu xa, Braun - Williams đột nhiên đến gần hắn một ít, thấp giọng nói,“Mặt sau có tình huống.”

Matthew tâm lý tố chất luôn luôn không sai, không có quay đầu xem phía sau, Braun - Williams tiếp tục dùng cực thấp thanh âm nói,“Có người đi theo chúng ta mặt sau, ta vừa quan sát một chút, hẳn là không phải người trong kịch tổ.”

Cũng liền tại Braun - Williams tới được nháy mắt, Matthew mặt sau hai danh bảo tiêu đã gần sát hắn một ít, dùng cường tráng thân hình hoàn toàn che lấp hắn.

Braun - Williams còn nói thêm,“Ngươi tại hạ một chiếc xe kéo hướng bên trái chuyển, tiến vào kéo xe mặt sau bỏ ra kẻ theo dõi tầm mắt.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, ở phương diện này hoàn toàn tín nhiệm Braun - Williams, đây là chiến trường cùng chống khủng bố trung bách chiến dư sinh tinh nhuệ lão binh.

“Chris, Ronald, Blatter, Bernardo, Beasley, các ngươi bảo vệ tốt Matthew !” Braun - Williams phân phó nói,“John, ngươi một hồi theo ta vòng đến mặt sau, bắt lấy cái kia gia hỏa.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 696: Nụ Cười Của Ác Ma

Lạc nhật Dư Huy đem toàn bộ sa mạc đều nhuộm thành màu đỏ, doanh địa trong im ắng , trừ ngẫu nhiên vang lên tiếng gió, rốt cuộc nghe không được mặt khác động tĩnh, phảng phất tất cả đều lâm vào giấc ngủ như vậy.

Braun - Williams không như vậy xem, doanh địa hiện tại im lặng, đó là bởi vì kịch tổ đại đội nhân mã còn không có từ trường quay trở về.

Dọc theo kéo xe ở giữa lưu ra thông đạo, hắn lặng lẽ lưu hồi mặt sau, trốn ở một chiếc đầu xe bên cạnh, thò đầu hướng phía trước nhìn lại, một mang kính mắt trẻ tuổi nhân chính lén la lén lút chung quanh xem xét, tựa hồ đang tìm Matthew tung tích.

Tà đối diện một khác chiếc kéo xe mặt sau, Braun - Williams thấy được John, John đang hướng bên này xem ra.

Hắn đối John làm hai chiến thuật thủ thế, hai người mượn dùng doanh địa gian kéo xe yểm hộ, nhanh chóng tiếp cận mục tiêu nhân vật.

“Đi nơi nào ?”

Mang kính mắt trẻ tuổi nhân vừa chung quanh tìm kiếm vừa nói nhỏ,“Như thế nào chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi?”

Matthew từ trong xe kéo đi ra không lâu, hắn liền theo dõi, vẫn theo tới nơi này, lại đột nhiên mất đi mục tiêu.

“Chẳng lẽ bị phát hiện ?”

Ý nghĩ như vậy lập tức xuất hiện, bất quá mang ánh mắt trẻ tuổi nhân lại ở trong lòng lầm bầm lầu bầu,“Ta một Matthew - Horner fan, bị phát hiện không phải càng tốt sao?”

Vừa nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên nghe được sau lưng có tiếng bước chân, lập tức quay đầu xem phía sau, một danh cường tráng bảo tiêu đã đánh tới, liền tại hắn sửng sốt nháy mắt, trắc phía sau đột nhiên vươn ra hai chỉ đại thủ, gắt gao kiềm trụ hai tay của hắn, hơn nữa triều sau lưng xoay đi.

Một trận đau nhức truyền đến, mang kính mắt trẻ tuổi nhân phù phù quỳ gối xuống đất, la lớn,“Đau ! đau a !”

Braun - Williams trảo người trẻ tuổi cánh tay, cảm giác có điểm kỳ quái, người này giống như một điểm chống cự năng lực cũng không có.

Nhưng hắn không có thả lỏng cảnh giác, chất vấn nói,“Ngươi là người nào? Vì sao theo dõi?”

“Ta...... A......” Mang ánh mắt trẻ tuổi nhân kêu thảm thiết một tiếng, lại hô,“Đau chết mất ! ngươi có thể hay không buông ra ta nói chuyện !”

Liền tại người trẻ tuổi đối diện, John đứng ở một thích hợp cự ly, tay sờ sau thắt lưng, tùy thời đều có thể rút súng xạ kích.

Braun - Williams nhìn thấy John, thoáng giảm nhỏ trong tay lực đạo,“Nói !”

Mang ánh mắt trẻ tuổi nhân cảm giác cánh tay dễ chịu một ít, không giống vừa gãy mất như vậy, lúc này mới dừng lại kêu thảm thiết, nói,“Ta nói ! ta nói ! ta là Max - Will, một fan điện ảnh ! ta lại đây muốn tìm Matthew kí tên !”

Nghe nói như thế, Braun - Williams cau mày, còn nói thêm,“Cầm ra chứng minh !”

“Ta là cùng rất nhiều fan điện ảnh cùng đi đến !” Max - Will vội vàng nói,“Bọn họ đi trường quay, ta không đi, chuyên môn trà trộn vào kịch tổ doanh địa, tưởng cùng Matthew chụp ảnh chung lưu kỷ niệm a !”

Nói xong này mấy, Max - Will gặp Braun - Williams không có phản ứng, còn nói thêm,“Ta là Los Angeles bắc Hollywood địa khu Matthew một fan điện ảnh hiệp hội phó quản lý, Felice - Beretta cùng tiếp ứng trang web rất nhiều người đều nhận thức ta.”

Hắn có thể nhìn ra được đến, này hai người hẳn là Matthew bảo tiêu.

Năm phút đồng hồ sau, Matthew từ kia chiếc kéo xe mặt sau chuyển lại đây, kịch tổ nhân viên bảo vệ cũng chạy qua, sau đó hắn thấy được đứng ở John cùng Braun - Williams trung gian trẻ tuổi nam nhân.

Vài danh kịch tổ nhân viên bảo vệ quá khứ, đem mang kính mắt trẻ tuổi nhân vây quanh lên, Braun - Williams đi tới, đến gần Matthew bên tai, thấp giọng nói,“Người này gọi là Max - Will, bắc Hollywood hiệp hội phó quản lý, ta đã thông qua Bella - Anderson chứng minh điểm này.”

“Không thương đến hắn đi?” Matthew hỏi.

Braun - Williams lắc đầu,“Không có, rất dễ dàng liền đem hắn chế phục .”

Matthew không khỏi nhìn về phía cái kia mang kính mắt trẻ tuổi nhân, đối phương hai mươi tuổi xuất đầu, bộ dạng phi thường phổ thông, thuộc về ném tới đám người bên trong dễ dàng tìm không ra đến cái loại này, bất quá cánh tay hắn tựa hồ có điểm trưởng.

Người bình thường, cánh tay buông xuống đến, cũng chính là rơi xuống khố bộ trở xuống, người này cánh tay tự nhiên buông xuống, lại tiếp cận đầu gối, phảng phất vượn tay dài như vậy.

Tuy rằng như vậy hình dung chính mình fan điện ảnh không tốt lắm, nhưng Matthew trong lúc nhất thời không thể tưởng được mặt khác thích hợp từ ngữ, hơn nữa trừ quá dài cánh tay, người này bàn tay cũng dị thường rộng rãi, đặc biệt là đối với hắn tương đối gầy yếu dáng người đến nói.

Nhân bề ngoài tổng có phân biệt, không phải mỗi người đều có thể bộ dạng giống hắn dễ nhìn như vậy, cũng không khả năng mỗi người đều có được Jason - Statham thịnh thế mĩ nhan, Matthew chỉ là tùy tiện quét hai mắt, cũng không rất để ý.

Chung quy, trên thế giới này diện mạo càng thêm kỳ quái người đều nhiều đếm không xuể.

Nếu Braun - Williams xác định đối phương không có nguy hiểm, Matthew cũng liền đi qua, tại đối đãi chính mình phấn ti phương diện, hắn luôn luôn khoan hậu thân hòa.

Nhìn thấy Matthew lại đây, Max - Will đầy mặt kinh hỉ.

Matthew đi đến nhân viên bảo vệ vây thành vòng trong, chủ động vươn tay,“Ngươi hảo, Max.”

Max - Will trên mặt tất cả đều là kích động, vội vàng cầm lấy Matthew tay,“Ngươi hảo ! ngươi hảo ! buổi chiều hảo ! a...... Không, buổi tối hảo, Matthew !”

Hắn rất kích động, có chút nói năng lộn xộn, một bàn tay gắt gao cầm lấy Matthew tay, không ngừng lắc lư qua lại.

Matthew cười cười,“Ta vì vừa mới phát sinh sự hướng ngươi giải thích.”

“Không cần, không cần......” Max - Will còn gắt gao nắm Matthew thủ lắc lư qua lại,“Là ta rất lỗ mãng , ta không nên xông vào kịch tổ doanh địa.”

Matthew thủ theo đối phương lắc lư qua lại, bỗng nhiên cảm giác Max - Will thủ rất thô ráp, tựa hồ cùng hắn giống nhau, có rất nhiều vết chai.

“Nghe nói ngươi muốn ta kí tên chụp ảnh chung?” Matthew hỏi.

Max - Will vội vội vàng vàng gật đầu,“Đúng vậy !” Hắn ngượng ngùng cười nói,“Vốn chúng ta ước định hôm nay cùng đi ngoại cảnh trường quay nhìn ngươi quay chụp , nhưng ta lâm thời sửa lại chủ ý...... Matthew, ta vì ngươi mang đến phiền toái, xin lỗi.”

“Không quan hệ.” Matthew chỉ chỉ tay mình,“Có thể buông ra sao?”

Hắn vốn là cùng Max - Will lễ phép bắt tay, đối phương lại bắt lấy tay hắn không buông, bị một nam nhân nắm tay lắc lư qua lại, cảm giác này một điểm đều không hảo.

Max - Will nhanh chóng buông tay ra, lại nói câu xin lỗi, sau đó hỏi,“Ta...... Ta còn có thể với ngươi chụp ảnh chung sao?”

“Đương nhiên có thể.” Matthew quay đầu đối Braun - Williams phân phó một câu, sau đó lại đối Max - Will nói,“Ngươi chờ một lát.”

Rất nhanh, kịch tổ có nhiếp ảnh sư cầm chụp lập được máy ảnh lại đây , vi Matthew cùng Max - Will chụp ảnh chung.

Ảnh chụp đi ra, Matthew lại tại ảnh chụp mặt trái ký lên danh tự, cùng Max - Will nói vài câu, Max - Will tại nhân viên bảo vệ hộ tống dưới, chuẩn bị rời đi kịch tổ doanh địa.

Cùng hai danh nhân viên bảo vệ, Max - Will thông qua kéo xe gian hành lang, triều doanh địa ngoại đi, đi ra một đoạn cự ly, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, ban đầu chụp ảnh chung địa phương, Matthew - Horner đã ly khai.

Nhìn nhìn trong tay chụp ảnh chung, hắn lại một lần kích động lên, hôm nay thu hoạch rất phong phú, không chỉ lần đầu tiên cùng Matthew tiếp xúc gần gũi, còn lấy đến hắn chụp ảnh chung.

Đây là hắn nằm mơ đều tưởng sự tình.

Nhưng có điểm đáng tiếc a......

Từ cầm lấy Matthew thủ kia một khắc khởi, thẳng đến đi ra kịch tổ doanh địa, Max - Will vẫn kích động phấn khởi, trong lòng lại không miễn có một tia tiếc nuối, vì sao Matthew - Horner không phải mặc quần lót cùng hắn chụp ảnh đâu?

Nếu là thật có thể như vậy, nên có bao nhiêu hảo a.

[ bộ đội đặc chủng ] kịch tổ doanh địa trong, theo kịch tổ đại đội nhân mã phản hồi, dần dần trở nên náo nhiệt lên, sắc trời dần dần biến hắc, máy phát điện tiếng nổ vang mơ hồ vang lên, các loại đại công suất chiếu sáng thiết bị phân phân thắp sáng.

Tuy rằng trung gian phát sinh Max - Will ngoài ý muốn, trì hoãn không thiếu thời gian, nhưng Matthew không có thay đổi ước nguyện ban đầu, tiếp tục triều Karolína Kurková kéo xe bên kia đi.

Đi đến kéo xe tiền, hắn gõ cửa, Karolína Kurková nữ trợ lý lại đây mở cửa, nhìn thấy Matthew sau, quay đầu cùng bên trong Karolína Kurková nói một câu, sau đó rời đi kéo xe.

Matthew một người vào kéo xe, gặp Karolína Kurková chính nửa nằm, hỏi,“Nghe nói ngươi bị cảm nắng ? Hảo điểm không có?”

Karolína Kurková mím môi, nói,“Hôm nay ăn dược, hảo nhiều.”

Vì cái gì sẽ bị cảm nắng? Nàng thực ra rất rõ ràng, nhưng oán giận mà nói lại nói không ra miệng, bởi vì lúc trước làm giao dịch thời điểm, liền hướng đối phương hứa hẹn qua.

Nàng xem hướng Matthew, toàn thế giới người đều bị hắn lừa a, người này thân hòa bề ngoài dưới, rõ ràng ở một Ác Ma.

Lại nói, nàng sở dĩ dám làm trả giá hứa hẹn, vẫn là bị người này hảo xem bề ngoài lừa gạt......

Nhưng nàng không có lựa chọn, các đại phẩm bài cùng nàng giải ước, kia ngăn nắp lượng lệ sinh hoạt đang tại cách xa nàng đi, so với hiện tại tao ngộ, đó mới là chân chính tra tấn, cũng càng thêm không thể chịu đựng được.

Nghĩ đến yên lặng vô danh sau hắc ám cùng lạnh lùng, Matthew - Horner gia tăng ở trên người nàng này mấy căn bản tính không được cái gì.

“Ngày hôm qua sự, ta làm có chút quá.”

Kéo ra ghế dựa ngồi xuống, Matthew tùy tay đem giấy túi đặt ở bên cạnh trên bàn nhỏ,“KK, ta cam đoan, về sau sẽ không lại chơi ngày hôm qua trò chơi .”

Karolína Kurková đầy mặt ủy khuất chợt lóe mà qua, nước mắt kém một chút liền chảy ra, tại lửa nóng sa mạc bên trong bị người ép buộc chết đi sống lại, có thể không sinh bệnh sao?

Nhưng nàng lập tức lại kinh tỉnh, Matthew nói là không chơi ngày hôm qua trò chơi ......

Karolína Kurková thân thể run nhè nhẹ lên, cự ly [ bộ đội đặc chủng ] phát hành còn có hơn nửa năm a, thời gian dài như vậy, ai biết này Ác Ma lại sẽ làm cái gì?

Nhìn nhìn đối diện, Matthew đang tại cười, này tươi cười thân thiết tự nhiên, giống như xuân phong như vậy, nhưng Karolína Kurková xác định đây là Ác Ma mỉm cười !

Đột nhiên, nàng có hiểu ra, chính mình lúc trước liền không nên thu kia một trăm vạn dollar a ! Matthew - Horner nhìn như thống khoái thanh toán một trăm vạn dollar, trên thực tế vẫn đang tìm cơ hội cùng nàng thanh toán......

Người này yêu tiền càng hơn qua mĩ nữ đi?

Matthew nghiêng đầu nhìn Karolína Kurková,“Nghĩ gì đâu,KK?” Hắn cũng không cần đối phương trả lời, chỉ chỉ bên cạnh giấy túi, nói,“Đây là ta chuyên môn chuẩn bị một loại thần kỳ dược thủy, có bất khả tư nghị hiệu dụng, ngươi nhớ rõ nhất định phải dùng.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 697: Nghĩ Sai

Nhìn trên bàn túi giấy, Karolína Kurková trong mắt lóe qua một tia sợ hãi: Thần kỳ dược vật? Cái gì thần kỳ dược vật? Người này chẳng lẽ lại muốn ngoạn trò mới?

Không biết vì sao, nàng xem túi giấy cùng đối diện Matthew, có loại phát ra từ nội tâm sợ hãi.

Từ xác định tham gia nữ lang tóc đỏ nhân vật này thử vai bắt đầu, kia lần lượt khắc cốt minh tâm trải qua, từng tràng hoàn toàn mới trò chơi, khiến nàng sinh không nổi bất cứ cự tuyệt ý niệm.

Đột nhiên, Karolína Kurková đối túi giấy nội thần kỳ dược vật lại có mạc danh khát vọng, này mấy dược hay không sẽ mang đến không đồng dạng cảm thụ a? Là chết đi sống lại, vẫn là bay lên Vân Tiêu?

Nàng tưởng thử thử một lần.

Matthew chú ý tới Karolína Kurková trên mặt lóe qua sợ hãi, lại bởi vì đi cầm túi giấy, bỏ lỡ Karolína Kurková tiếp lóe qua hưng phấn.

Trong mắt của hắn, Karolína Kurková rõ ràng hiểu lầm .

Này căn bản là không phải cái gì loạn thất bát tao dược vật, rõ ràng là trừ nóng khu trùng thuốc hay !

Xem đi, hắn có ý tốt, thế nhưng còn bị Karolína Kurková hiểu lầm , thật sự là người tốt khó xử a.

“Ngươi suy nghĩ nhiều,KK.” Matthew từ túi giấy bên trong lấy ra mấy cái chiếc hộp, mở ra trong đó màu xanh đóng gói một, nói,“Cái này gọi là tinh dầu.”

Tiếp, hắn mở ra màu đỏ đóng gói một cái khác, thả chậm ngữ tốc nói,“Cái này gọi là dầu cù là. Chúng nó đều đến từ Đông Phương.”

Karolína Kurková ngốc ngốc nhìn Matthew, hoàn toàn làm không rõ đây là cái gì, nói nàng căn bản là không có nghe nói qua này mấy danh tự, chỉ biết là Đông Phương Ấn Độ thần du giống như rất có danh.

Matthew có thể nhìn ra đến, Karolína Kurková hiểu lầm , không khỏi âm thầm lắc đầu, này mấy siêu cấp các người mẫu hiểu được quá nhiều, cũng tưởng được nhiều lắm.

“Đây là bôi xoa loại dược.” Matthew đem tinh dầu cùng dầu cù là cùng túi giấy cùng nhau đặt về trên bàn, nói,“Chính ngươi nhìn dùng đi.”

Này người tốt không dễ làm, hắn lười nói thêm cái gì.

Bôi xoa loại dược vật?

Karolína Kurková ngẩn người, bởi vì chưa từng có nghe nói qua kia hai danh tự, không khỏi hỏi,“Matthew, chúng nó...... Chúng nó hướng nơi nào mạt?”

Matthew quay đầu nhìn Karolína Kurková, phía trước chỉ là đối phó qua muỗi đốt, trừ nóng mà nói nên đi nơi nào mạt đâu?

Nhớ rõ từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia khi, từng nhìn đến một về dầu cù là tin tức, cũng không biết thật giả.

Nghe nói có vị Ai Cập hướng dẫn du lịch cho rằng dầu cù là loại này đến từ Đông Phương thần dược là vạn năng , có một lần lưng đau, hắn trực tiếp đào một khối lớn dầu cù là lau ở sau lưng, kết quả đau kia gọi một tê tâm liệt phế......

“Matthew......”

Karolína Kurková thanh âm bỗng nhiên vang lên, Matthew lại nhìn về phía nàng, chỉ thấy Karolína Kurková chỉ chỉ hai chân ở giữa, nhược nhược hỏi,“Là hướng nơi này đồ sao?”

“Khụ ! khụ !”

Nghe nói như thế, Matthew thiếu chút nữa bị sặc đến, này mấy siêu cấp các người mẫu, như thế nào việc gì cũng hướng kia phương diện tưởng đâu? Hắn rõ ràng là hảo tâm đến đưa thuốc , như thế nào liền nhất định muốn triều kia phương diện suy nghĩ?

Hắn cố ý nhắc nhở nói,“Không cần tùy tiện loạn mạt.

“Ta hiểu được.” Karolína Kurková nhẹ giọng nói.

Matthew gật gật đầu, đứng lên, còn chưa mở miệng cáo từ, Karolína Kurková còn nói thêm,“Ta cam đoan, sẽ chỉ ở ngươi cần ta mạt thời điểm mạt.”

“Ách......” Matthew ngẩn người, lười lại nói cái gì, khoát tay,“Tùy tiện đi.”

Hắn nhìn Karolína Kurková liếc nhìn, nói,“Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước.” Lại chỉ chỉ túi giấy, cùng với tinh dầu cùng dầu cù là,“Mấy thứ này đều thu hảo.”

Ra Karolína Kurková kéo xe, thiên không một mảnh tối đen, Matthew nhìn nhìn treo ở trên trời Nguyệt Nha, bỗng nhiên có loại tưởng trở về xúc động.

Nói tinh dầu có phải hay không đối mỗi nữ nhân đều dùng được đâu? Năm đó tại Band of Brothers trường quay khi ký ức đều mơ hồ , có phải hay không khiến Karolína Kurková thử một lần?

Sang năm [ bộ đội đặc chủng ] phát hành sau, hắn cùng với Karolína Kurková đạt thành hiệp nghị liền đến kỳ , quá thời hạn liền không cơ hội a.

Ý tưởng này có phải hay không có điểm tà ác?

Matthew nhanh chóng đem đầu chuyển trở về, hướng phía trước đi, giống hắn loại này Hollywood công nhận hảo nhân, như thế nào có thể làm như vậy đạo đức bại hoại sự đâu?

Lại nói, Karolína Kurková không phải bị cảm nắng sinh bệnh sao? Liền tính muốn thử xem, cũng muốn đợi nàng bệnh hảo, không phải sao?

“Ta quả nhiên vẫn là người tốt a.”

Tại nhất chúng bảo tiêu vây quanh dưới, vừa hướng toa ăn bên kia đi, Matthew biên nhàm chán vì chính mình dán nhãn,“Người tốt đều sẽ vi người khác suy xét.”

Hắn lại nghĩ đến phía trước nhớ lại đến tin tức, cái kia Ai Cập hướng dẫn du lịch căn bản sẽ không dùng, dầu cù là nơi nào là dùng đến trị liệu lưng đau , này rõ ràng là chế tạo phiêu phiêu dục tiên cảm giác dùng.

Matthew vừa đi vừa tưởng, sang năm đã xác định lại đi một chuyến Phi Châu, từng xem Ai Cập hướng dẫn du lịch tin tức khi, gặp qua Phi Châu người đều thực thích tinh dầu cùng dầu cù là thuyết pháp, chẳng những tại nhiệt đới địa khu phòng chống muỗi đốt, nâng cao tinh thần tỉnh não rất dùng được, nghe nói giảm nhiệt chữa ngứa, phong thấp hôi nách cùng đi tả táo bón cùng với đau răng linh tinh đều có hiệu.

Đến lúc đó nhất định phải nhiều mua mấy thùng lớn, đưa đi cấp quảng đại Phi Châu nhân dân thanh sảng một chút.

Lại nói, Phi Châu nhân dân hay không sẽ cầm đi xào rau a, nấu cơm thời điểm thêm một điểm dầu cù là, không dính nồi?

Đi đến toa ăn phụ cận, bởi đêm nay phong phi thường nhỏ, chung quanh dựng lên to lớn lộ thiên phòng ăn (nhà hàng), kịch tổ hơn trăm người đại bộ phận đều tụ tập ở trong này ăn cơm.

Matthew đi đến một mảnh tương đối im lặng khu vực, tìm đến Jason - Statham.

“Xin lỗi, Jason. Khiến ngươi đợi lâu.” Matthew kéo ra ghế dựa, ngồi ở Jason - Statham đối diện,“Vừa phát sinh một điểm ngoài ý muốn, đã tới chậm.”

Jason - Statham thanh âm có chút khàn khàn,“Không quan hệ.” Hắn thịnh thế mĩ nhan thượng nhếch lên tươi cười,“Ta đều nghe nói, không có việc gì đi?”

Matthew nhẹ nhàng lắc đầu, đơn giản nói hai câu,“Không có việc gì, chính là một tương đối điên cuồng fan điện ảnh, muốn theo ta chụp ảnh chung, vụng trộm trà trộn vào doanh địa.”

Hắn đối với chỗ không xa chuyên môn vi kịch tổ hạch tâm nhân viên phục vụ nhân viên tạp vụ vẫy vẫy tay, đẳng đối phương lại đây, nói,“Ta muốn bia cùng đồ ăn đều đưa lên đến đi.”

Rất nhanh, đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị nướng cùng bia lạnh liền đưa đến bọn họ trên bàn cơm.

Matthew cùng Jason - Statham cũng không cần ly, các cầm một chai bia, chạm chai, nốc một ngụm lớn.

Ở loại này điển hình sa mạc khí hậu bên trong, lạnh lẽo bia lọt vào trong bụng, để người một trận thanh sảng, phảng phất lau tinh dầu như vậy.

Phần mình uống mất một chai bia, Matthew cùng Jason - Statham mà nói cũng nhiều lên, Jason - Statham nhìn như trầm mặc ít lời, nhưng thịnh thế mĩ nhan che giấu đều là nói.

“Ta sớm nhất thời điểm làm nhảy cầu, kết quả trọng yếu nhất thế vận hội Olympic không có tham gia qua.”

Căn bản không cần Matthew hỏi, Jason - Statham chính mình liền thao thao bất tuyệt nói lên,“Liên tục hai giới thế vận hội Olympic chọn lựa, ta đều lạc tuyển, tức giận đến ta trực tiếp xuất ngũ , lại tìm không thấy thích hợp công tác, kết quả quanh co lòng vòng vào diễn viên nghề.”

Hắn cầm lấy chai bia, uống xuống một ngụm lớn, nói,“Nguyên bản ta tại Anh quốc là hỗn độc lập giới điện ảnh , muốn làm kỹ xảo biểu diễn phái, tương lai kém cỏi nhất cũng muốn lấy Anh quốc học viện thưởng.”

Matthew rất khó tưởng tượng, Jason - Statham thịnh thế mĩ nhan dưới, thế nhưng còn có như vậy rộng lớn lý tưởng.

Jason - Statham vừa lắc đầu vừa nói,“Sau này không biết vì sao, ta liền biến thành một động tác diễn viên, còn bị định tính, trừ phim hành động, không có mặt khác kịch tổ tìm ta, ta tự tiến cử tới cửa nhân gia đều không muốn.”

Matthew cầm lấy chai bia, cùng Jason - Statham chạm, nói,“Đương phim hành động diễn viên cũng không sai.”

“Ân, có đạo lý.” Jason - Statham gật gật đầu,“Nếu không phải biến thành phim hành động diễn viên, phỏng chừng ta cũng hỗn không đến như bây giờ.”

“Vì phim hành động !” Matthew hướng Jason - Statham giơ giơ bình rượu,“Cụng ly !”

Hắn nhìn ra được đến, Jason - Statham đối với chính mình có rõ ràng định vị, loại này diễn viên thực ra rất khó được.

“Cụng ly !” Jason - Statham đáp lại một câu, tiếp đem trong bình còn thừa một phần tư bia tất cả đều uống mất .

Matthew cũng uống sạch trong chai rượu, sau đó lại mở ra mặt khác hai bình, đem trong đó một bình phóng tới Jason - Statham trước mặt.

“Jason, nói đến phim hành động, ta cảm giác chúng ta có thể lại hợp tác một phen.” Matthew thử hỏi,“Không biết ngươi đối đua xe cảm thấy hứng thú sao?”

“Đua xe điện ảnh?” Jason - Statham năm trước vừa chụp qua một bộ [ tử vong phi xa ], hỏi,“Sẽ không là [ Fast and Furious ] hệ liệt đi?”

Matthew gật đầu,“Đúng vậy, ta tạm thời vì cái này hệ liệt quy hoạch ba bộ khúc, tưởng mời ngươi tương lai biểu diễn trong đó một bộ.”

Mời Jason - Statham cùng hắn biểu diễn đối thủ hí, có này có thể khống chế trụ hói đầu thịnh thế mĩ nhan làm phụ trợ, hắn chẳng phải là càng thêm oai hùng bất phàm?

“Là ý kiến hay.” Jason - Statham buông xuống chai bia, suy xét một hồi, nói,“Matthew, ta cùng người đại diện thương lượng một chút.”

Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Gần đây khả năng không được, ta lịch phát hành đầy, bài không ra.”

Matthew nhìn ra được đến, Jason - Statham không phải có lệ hắn, lập tức nói,“Phải đợi vài năm,[ Fast and Furious 4] sang năm mới phát hành,[ Fast and Furious 5] kịch bản cũng quy hoạch hảo, nhanh nhất cũng đến đợi đến [ Fast and Furious 6], thậm chí là thứ bảy bộ.”

Jason - Statham có vẻ thống khoái,“Hành, đến lúc đó ngươi đánh cho ta điện thoại.”

Nói xong câu này, hắn bỗng nhiên nhắc tới một sự kiện,“Thực ra sang năm chúng ta liền có lại hợp tác cơ hội?”

“Sang năm?” Matthew ngẩn người, sang năm hắn có cùng Jason - Statham hợp tác hạng mục?

Nên sẽ không là Christopher - Nolan mời Jason - Statham tham dự [ Inception ] quay chụp đi? Christopher - Nolan có tiếng thích sử dụng Anh quốc diễn viên, từ phương diện này đến nói, Jason - Statham biểu diễn [ Inception ] không phải không có khả năng.

Nghĩ đến đây, Matthew lập tức hỏi,“Ngươi muốn tham dự [ Inception ] quay chụp?”

“[ Inception ]? Christopher - Nolan kia bộ điện ảnh?” Jason - Statham gãi gãi không có mấy sợi tóc đầu,“Nolan đạo diễn phỏng chừng không xem trọng ta.”

Hắn cười cười, cũng không xấu hổ, nói,“Stallone theo ta nói lên qua ngươi, chẳng lẽ hắn không có hướng ngươi phát ra mời?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 698: Nam Nhân Mẫu Mực

“Silvestre - Stallone?” Matthew không nhớ rõ có như vậy mời, hỏi,“Hắn muốn làm cái gì?”

Jason - Statham nghĩ nghĩ, nói,“Quay chụp [ khó có thể tin yêu ] một mảnh khi, Stallone sinh ra quay chụp một bộ có rất nhiều động tác ngôi sao diễn viên chính điện ảnh ý tưởng, nhất là đem quá khứ không có hợp tác qua ngôi sao tập kết lên, sau đó mọi người đại đánh đặc đánh, chụp một bộ phản phác quy chân cổ điển động tác điện ảnh.”

Nghe nói như thế, Matthew giống như nghĩ tới cái gì, trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi, dứt khoát nói,“Nghe vào tai còn giống như không sai, có thể cụ thể nói nói nha?”

Này bộ phim đang tại lên kế hoạch, tin tức rất nhanh liền sẽ công khai, kịch tổ không có yêu cầu Jason - Statham bảo mật, hắn dứt khoát nói thẳng,“Stallone kế hoạch tự biên tự đạo, mời rất nhiều nổi tiếng động tác ngôi sao tham dự, theo ta được biết, trước mắt đã đáp ứng có ta, Bruce - Willis, Jett - lý, Dolph Lundgren, Mickey Rourke cùng Arnold - Schwarzenegger.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, những người này không thể nghi ngờ đều là tương đương có danh động tác ngôi sao.

Jason - Statham tiếp tục nói,“Bởi các diễn viên đều rất có địa vị, Stallone cho rằng bộ điện ảnh này hiển nhiên không thể là kia vài quay chụp sát thủ cùng cảnh sát ở giữa đơn giản bắn nhau tiểu đánh tiểu nháo, như vậy fan điện ảnh cũng sẽ cảm giác không đã nghiền, cho nên hắn tính toán đem chúng ta này nhóm người tụ tập đến cùng nhau, làm một bộ phim hành động.”

Nói tới đây, Matthew ký ức càng trở nên rõ ràng, một bộ phim danh tự hiện lên ở trong đầu --[ cảm tử đội ].

“Một đám động tác ngôi sao a.” Hắn trong lòng nói thầm,“Chỉ là thù lao đều có thể đem dự toán áp sập.”

Tiếp, hắn ý thức được không đúng, đây là một đám hết thời động tác ngôi sao, có lẽ thù lao không có tưởng tượng cao như vậy.

Jason - Statham lúc này còn nói thêm,“Stallone theo ta nói qua, tưởng mời ngươi tham dự.”

Matthew cười cười, không tiếp Jason - Statham mà nói, chủ động chuyển đề tài, nhắc tới ngày hôm sau công tác.

Bởi ngày mai còn muốn tiếp tục quay chụp, hai người phần mình uống mất tam tiểu bình bia, cũng liền có chừng có mực, trở về nghỉ ngơi .

Ngày hôm sau, Matthew như cũ đi theo kịch tổ ra ngoại cảnh quay chụp, bất quá so sánh phía trước, hắn vai diễn thiếu một ít, kịch tổ còn thừa đều là chút tương đối rải rác màn ảnh.

Còn có, Karolína Kurková bệnh tình hảo chuyển sau, cũng gia nhập đến quay chụp trong, phía trước mấy màn diễn trì hoãn , Matthew cũng muốn thích hợp đảm đương một chút nữ lang tóc đỏ bối cảnh họa.

Jason - Statham nhân vật Brad thượng tá đã bị Matthew xử lý , rất nhanh liền ly khai kịch tổ.

Mặt sau quay chụp chủ yếu là công tước, nữ lang tóc đỏ cùng Heavy Duty đối phó phổ thông rắn hổ mang binh lính màn ảnh.

Tiếng súng, tiếng nổ mạnh cùng tiếng hét thảm, bao giờ cũng là tại trường quay trên không phiêu đãng.

“[ bộ đội đặc chủng ], một trăm hai mươi lăm trường, thứ ba mươi hai mạc......”

Một danh trợ lý đạo diễn đem clapperboard đặt ở chủ máy quay phim phía trước màn ảnh, lớn tiếng tuyên bố,“Hiện tại bắt đầu !”

Đánh bản tiếng vang lên, kịch tổ nhanh chóng tiến vào quay chụp trạng thái.

Matthew mặc một thân sa mạc rằn ri trang, nằm sấp ở một cồn cát nhỏ phía sau, hai bên trái phải phân biệt là Karolína Kurková cùng Adewale Akinnuoye, hai vị diễn viên phi thường tự giác, hoàn toàn lấy Matthew làm trung tâm.

“Phía trước 1.5 dặm Anh ngoại, có một chi rắn hổ mang phân đội nhỏ, nhân số đại khái tại 15 nhân tả hữu.” Matthew vừa dùng kính viễn vọng quan sát, vừa nói,“Chúng ta đuổi kịp bọn họ, bọn họ sẽ mang chúng ta đi rắn hổ mang sa mạc căn cứ, Brad khẳng định ở nơi đó !”

Karolína Kurková lúc này nói,“Duke, lãnh tĩnh một điểm, không muốn khiến cừu hận choáng váng đầu óc.”

Matthew quay đầu nhìn nàng một cái, nói,“Yên tâm, ta phi thường lãnh tĩnh.”

Nói xong, hắn rụt về cồn cát mặt sau, mượn dùng cồn cát yểm hộ, đứng lên trước hướng về phía trước quanh co chạy đi.

Karolína Kurková cùng Adewale Akinnuoye lập tức theo đi lên.

Ba người lấy tiểu đội chiến thuật đội hình hướng tới một cái khác cồn cát chạy đi, vẫn chạy đến cái kia cồn cát phía trước, lại chuyển tới cồn cát sau lưng, đạo diễn Stephen - Sommers thanh âm mới vang lên,“Đình ! này một điều qua !”

Nghe nói như thế, Matthew chậm rãi dừng lại, hô hấp hai khẩu có chút nóng rực không khí, cởi cơ hồ bị mồ hôi ướt đẫm sa mạc rằn ri quân phục, treo tại cánh tay bên trên, hướng đường lúc đến đi.

Vị kia hắc nhân diễn viên Adewale Akinnuoye tốc độ nhanh nhất, rất nhanh liền chuyển ra cồn cát mặt trái.

Karolína Kurková tựa hồ nhiệt không được, dùng lực kéo kéo màu đen bộ đồ bó sát người cổ áo, nhưng này hí phục rất sát người, căn bản không có bao nhiêu hiệu quả.

Matthew đi đến bên người nàng, hỏi,“Không có việc gì đi?”

“Không có việc gì.” Karolína Kurková vặn vẹo hạ thân thể, cảm giác bộ tại màu đen bộ đồ bó sát người bên trong thân thể đã bị mồ hôi thẩm thấu ,“Chúng ta trở về đi.”

Nàng đi theo Matthew bên cạnh, triều kịch tổ bên kia đi.

Matthew mang theo sa mạc rằn ri quân trang, khiêng đạo cụ súng tự động, một bộ binh bĩ bộ dáng, đây là kịch tổ tại Sonora sa mạc cuối cùng một màn ảnh, nếu quay chụp hoàn thành, cũng liền không cần lại suy xét hoá trang cùng tạo hình phương diện vấn đề .

Hai người rất nhanh liền muốn từ cồn cát mặt trái chuyển đi ra ngoài, Matthew bỗng nhiên nghe được Karolína Kurková gọi hắn.

“Matthew !” Karolína Kurková dừng lại cước bộ, nhìn về phía Matthew, Matthew quay đầu nhìn nàng một cái, hỏi,“Có chuyện sao,KK?”

Karolína Kurková trịnh trọng gật gật đầu, thoáng tới gần một ít, thấp giọng nói,“Kia vài dược, ta tưởng dùng.”

Nghe nói như thế, dù cho lấy Matthew đại trái tim, cũng có chút sững sờ, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Karolína Kurková nói muốn dùng, là dùng đến trị liệu muỗi đốt cùng trừ nóng lui nhiệt linh tinh .

“Này hai ngày, ta thấy được chúng nó liền tưởng dùng, muốn biết bôi lên sau là cái gì tư vị.” Karolína Kurková thoải mái nói,“Ta nhẫn thực vất vả, thật nhịn không được .”

Nàng trực tiếp mời nói,“Đêm nay ngươi tới của ta kéo xe, có thể sao?”

Loại này thú vị mời Matthew làm sao có khả năng cự tuyệt? Hơn nữa kịch tổ tại Sonora sa mạc quay chụp toàn bộ kết thúc, ngày mai liền sẽ khởi hành phản hồi Los Angeles, sẽ không trì hoãn công tác.

“Hảo a.” Matthew nhìn Karolína Kurková, nói,“Buổi tối chín giờ qua đi, ta đi của ngươi kéo xe.”

Hai người theo sau chuyển ra cồn cát mặt trái, kịch tổ bên kia đã bắt đầu thu thập thiết bị, chuẩn bị phản hồi doanh địa.

Karolína Kurková không nói gì thêm, trực tiếp lên chính mình xe việt dã, phản hồi kịch tổ ở ngoài sa mạc vây đóng quân , ô tô tại sa mạc bên trên xóc nảy, nàng xem màu vàng kim cồn cát cùng cự nhân trụ xương rồng từ ngoài cửa sổ xe bay nhanh rút lui, bỗng nhiên cảm giác chính mình thay đổi, này mấy tháng giống như có cái gì biến hóa phát sinh.

Nhưng nàng không có nghĩ nhiều, đẳng sang năm [ bộ đội đặc chủng ] phát hành, này hết thảy liền đều sẽ toàn bộ kết thúc, cũng không có mấy tháng , chờ một chút liền qua đi a.

Buổi tối chín giờ vừa qua khỏi, Matthew liền tiến vào Karolína Kurková kéo xe, kéo xe trung ương trên bàn, phóng hắn lần trước đưa tới được túi giấy, một hộp màu đỏ dầu cù là cùng một bình màu xanh tinh dầu, liền thả tại túi giấy bên cạnh.

Karolína Kurková mặc một thân áo ngủ, từ hiện tại hình thể xem, nàng đã hoàn toàn thoát khỏi nội tiết mất cân đối ảnh hưởng, khôi phục phía trước dị thường cao gầy mảnh khảnh dáng người.

Matthew kéo ra một cái ghế, ngồi xuống.

Karolína Kurková đứng ở kia tấm bàn phía trước, trước mắt nhìn tinh dầu, lại nhìn nhìn dầu cù là, hỏi,“Ta trước từ nơi nào bắt đầu?”

“Ngươi thích màu đỏ vẫn là màu xanh?” Matthew hỏi.

“Ta không thích màu đỏ.” Karolína Kurková nói,“Màu đỏ cho ta thơ ấu mang đến quá nhiều thống khổ.”

Matthew chỉ chỉ kia bình tinh dầu, nói,“Liền từ màu xanh bắt đầu hảo.”

Bóng đêm dần dần dày, kịch tổ ngày mai liền muốn rời đi Sonora sa mạc, có chút chuẩn bị công tác đêm nay liền muốn làm.

Arenas đi đến ở doanh địa nữ tính cư trụ khu cùng thiết bị khu khu vực biên giới, phụ trách trước tiên dỡ bỏ một máy đo tốc độ gió, kịch tổ ngày mai không lại quay chụp, này mấy thiết bị hiện tại là có thể thu hồi đến.

Máy đo tốc độ gió ở này chiếc cao lớn kéo xe đỉnh chóp trên giá, muốn thông qua thang trèo lên.

Đối với Arenas đến nói, điểm ấy công tác độ khó cũng không lớn, chỉ là một hạng tiểu công tác mà thôi, bất quá hắn vừa trèo lên kéo xe thang, bén nhọn cao vút nữ nhân tiếng kêu liền từ phụ cận một chiếc xe kéo trung đột nhiên nổ vang.

Này thanh âm tự thống khổ lại mang theo hưng phấn, phảng phất có thể xuyên thấu trên trời tụ tập tầng mây như vậy.

Arenas rõ ràng hoảng sợ, nhẹ buông tay chân mềm nhũn, bùm một tiếng từ trên thang rơi xuống dưới.

May mà hắn còn chưa leo cao, phía dưới lại là tương đối mềm mại hạt cát, trừ rơi mông cùng phía sau lưng có điểm đau, không có thụ thương.

Tiếp, kia cao vút bén nhọn thanh âm lại vang lên, hơn nữa liên tục không ngừng vang lên.

“Đây là......” Arenas phía trước nghe qua thanh âm này chủ nhân nói chuyện,“Đây là Karolína Kurková?”

Đêm đó, kịch tổ doanh địa trung có rất nhiều người nghe được Karolína Kurková tiếng kêu, bất quá không ai nói cái gì, kịch tổ ai đều biết, Karolína Kurková cùng Matthew quan hệ không phải là ít, ai cũng không đáng bởi vì này điểm tạp âm, liền đi đắc tội nghiệp nội một đại lão.

Ngày hôm sau, kịch tổ rút lui khỏi Solano sa mạc từ gần nhất sân bay đăng ký thời điểm, rất nhiều người phát hiện, Karolína Kurková giống như thối cước không quá linh hoạt, vẫn khiến trợ lý đỡ đi.

“Matthew - Horner quá cường a.”

Ngồi ở bao máy bay trù tính thương trung, Arenas đối người bên cạnh nói,“Ngươi ngẫm lại xem, hắn muốn cường hãn tới trình độ nào, mới có thể khiến Karolína Kurková cái loại này thân kinh bách chiến siêu cấp người mẫu phát ra tối hôm qua như vậy khoa trương thanh âm? Ngươi hôm nay buổi sáng thấy được sao? Karolína Kurková đều nhanh không thể chính mình đi đường .”

Bên cạnh người nọ liên tục gật đầu,“Ta còn nhìn thấy Matthew - Horner , hắn cùng người vô sự như vậy, là thật cường !”

Arenas chỉ cảm thấy dị thường bội phục, tự đáy lòng nói,“Matthew - Horner là chúng ta nam nhân mẫu mực a.” Hắn không phải không có hâm mộ,“Có thể phao đến nhiều như vậy xinh đẹp nữ nhân, rất để người ghen tị, nhưng ngươi cũng muốn có Matthew - Horner năng lực !”

Lời này truyền đến phụ cận nhân lỗ tai bên trong, vang lên một mảnh nam đồng bào tán đồng thanh âm.

Hôm đó buổi chiều, Matthew trở lại Los Angeles, ra Burbank sân bay, không có hồi Beverly Hills, mà là tiến đến Thiên Sứ trù tính công ty, bởi vì Helen - Hermann thu đến Stallone mời.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 699: Trở Thành Oscar Ban GiáM KhảO

“[ cảm tử đội ]?” Matthew nhìn một phần chính thức thư diện mời, nói,“Đây chính là Silvestre - Stallone tân phim sao?”

Helen - Hermann từ máy tính màn hình hiển thị mặt sau ngẩng đầu, nói,“Ngày hôm qua hắn vừa phát tới được thư mời, mời ngươi biểu diễn này bộ phim nam chính chi nhất.” Nàng lại nói đơn giản nói,“Này bộ phim đạo diễn cùng đệ nhất người sản xuất đều là Stallone, do ngàn năm ảnh nghiệp đầu tư chế tác, sản xuất dự toán 7000 vạn đến 8000 vạn dollar tả hữu.”

Matthew đem thư diện mời đặt về trên bàn công tác, hỏi,“Ngươi ý tứ đâu?”

“Ta đề nghị cự tuyệt.” Helen - Hermann không chút do dự, tiếp lại giải thích nói,“Từ trước mắt Stallone mời đến diễn viên danh sách xem, đây là một bộ điển hình lão nhân chụp cấp đám lão nhân xem điện ảnh, tuy rằng là động tác ngạnh hán loại hình, nhưng cùng ngươi định vị hoàn toàn không hợp.”

Matthew chậm rãi gật đầu, trong ấn tượng [ cảm tử đội ] giống như chính là lấy bán tình hoài linh tinh vi chủ.

Helen - Hermann tiếp tục nói,“Tìm nhiều như vậy động tác ngôi sao, của ngươi vai diễn như thế nào cam đoan? Stallone là đạo diễn kiêm đệ nhất người sản xuất, hắn sẽ khiến ngươi làm đệ nhất nhân vật chính? Còn có, sản xuất dự toán ít như vậy, thanh toán hoàn của ngươi thù lao còn đủ quay chụp chế tác phí dụng sao?”

Nghe nàng nói tới đây, Matthew nói thẳng,“Ngươi tìm lịch phát hành không thích hợp lý do, từ chối hảo.”

Này phim xác thật không thích hợp hắn, không nói khác, cùng một đám hết thời động tác ngôi sao biểu diễn như vậy một bộ phim, chẳng lẽ là muốn nói cho ngoại giới, hắn đã hết thời sao?

Matthew cảm giác chính mình giữ tươi kỳ lại duy trì liên tục hai ba mươi năm hoàn toàn không là vấn đề, hơn nữa Hollywood rất nhiều đại bài nam diễn viên càng già càng nổi tiếng.

Được rồi, hắn hiện tại mới hai mươi tám tuổi, suy xét càng già càng nổi tiếng vấn đề này quá sớm .

Helen - Hermann thu hồi kia phân thư mời, tùy tay ném vào bên cạnh trong sọt giấy loại, nói,“Ngươi không phải khiến ta chú ý một chút B kế hoạch bên kia sao?”

Matthew hỏi,“Brad - Pitt bên kia có động tác?”

“Liền tại ba ngày trước.” Helen - Hermann nhẹ nhàng đẩy dưới kính mắt, không nhanh không chậm nói,“Do Andrew - Stanton đạo diễn, Brad - Pitt cùng Natalie - Portman diễn viên chính [ dị tinh chiến trường ] tại Disney xưởng sản xuất nội quay chụp .”

“Ân.” Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta biết.”

Helen - Hermann nhìn Matthew liếc nhìn, có vài lời muốn hỏi, cuối cùng lại nhịn đi xuống.

Matthew chú ý tới , nhưng một vài sự căn bản không thể nói rõ ràng, dứt khoát hỏi,“Còn có việc sao? Không có việc gì ta trở về, lần này quay chụp quá mệt mỏi , ta muốn nghỉ ngơi hai ngày.”

Helen - Hermann lại nói,“Có chuyện, còn có rất nhiều sự.”

Matthew ngồi tựa ở dày trên lưng ghế dựa,“Nói đi, nhanh lên.”

Hắn xác thật có điểm mệt, tối hôm qua Karolína Kurková biểu diễn tương đương điên cuồng......

Helen - Hermann thoáng nhanh hơn ngữ tốc, nói,“Còn có tứ sự kiện. Disney ảnh nghiệp vi [ Fast and Furious ] kịch tổ giành đến tham dự sang năm Oscar trao giải điển lễ cơ hội, khả năng sẽ đảm nhiệm nào đó trọng yếu giải thưởng trao giải khách quý; Điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học viện hướng ngươi phát ra chính thức mời, mời ngươi trở thành học viện hội viên; Ba ngày sau đừng quên đi tham gia [ Hannah - Montana ] khách mời quay chụp; Còn có, Christopher - Nolan hi vọng ngươi cuối tuần liền có thể đi [ Inception ] kịch tổ đưa tin.”

Matthew nhẹ nhàng gõ ghế dựa tay vịn, nhanh chóng làm ra quyết định,“Tất cả đều ứng đến hảo.”

Đảm nhiệm Oscar trao giải khách quý là vì tuyên truyền [ Fast and Furious 4], này hệ liệt hắn tính toán trường kỳ quay chụp đi xuống,[ Fast and Furious 4] thành công phi thường mấu chốt, không thể bỏ qua từng cái tranh thủ chú ý cơ hội.

Tuy rằng mấy năm gần đây Oscar trao giải điển lễ ratings càng ngày càng kém, chia đều rating nhân số dần dần rơi xuống ba ngàn vạn xuất đầu, nhưng ai cũng không thể phủ nhận này nghề đại liên hoan thụ chú ý trình độ.

Điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học viện mời hắn gia nhập học viện, nói cách khác về sau trở thành Oscar hơn sáu ngàn danh giám khảo chi nhất, cái này cũng có thể ứng đến, trở thành học viện thành viên cũng không có cái gì chỗ hỏng, chung quy giống George - Lucas như vậy một đời không gia nhập học viện nổi tiếng điện ảnh nhân vẫn là phi thường hiếm thấy .

“Là ai đề danh ta gia nhập ?” Matthew hảo kỳ hỏi.

Học viện thành viên là thụ học viện chủ quản uỷ ban mời gia nhập, muốn tại điện ảnh nghiệp có nhất định thành tựu, này bình phán tiêu chuẩn chủ yếu có tài hoa hơn người, tại nghiệp giới đạt được có tương đối cao vinh dự cùng độ nổi tiếng, hoặc là đạt được qua học viện thưởng đề danh, hoặc là tại nào đó lĩnh vực có đặc thù thành tựu, hoặc vi điện ảnh nghiệp phát triển làm ra qua kiệt xuất cống hiến.

Nói cách khác, học viện thành viên không hẳn là điện ảnh nghề hành nghề giả, hiện tại học viện hơn sáu ngàn danh hội viên trung, có ngân hàng gia, có phóng viên, có IT tinh anh đợi đã (vân vân).

Mà muốn trở thành chủ quản uỷ ban mời hậu tuyển thành viên, tất yếu ít nhất do hai hiện có thành viên đề danh mới được.

Helen - Hermann nhàn nhạt nói,“Johnny - Depp cùng Keira - Knightley.”

“Này hai tên......” Matthew không khỏi lắc đầu,“Cũng không đánh với ta tiếp đón, là tính toán cho ta một kinh hỉ sao?”

Hắn hỏi Helen - Hermann,“Ta đáp ứng mời sau, lúc nào có thể chính thức trở thành học viện hội viên.”

“Mười hai tháng ba mươi hào phía trước.” Helen - Hermann đại khái đoán được Matthew ý tưởng,“Ngươi theo kịp Oscar bình chọn.”

Matthew rất chăm chú gật đầu,“Rốt cuộc có thể thử xem che mắt bỏ phiếu cảm giác .”

Helen - Hermann nhìn hắn một cái, nói,“Ngươi thật nhàm chán.”

Matthew nhún nhún vai,“Đại bộ phận nhân không phải đều là như vậy bỏ phiếu sao?” Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện,“Hay không sẽ có hậu tuyển giả hướng ta quan hệ xã hội kéo phiếu a?”

Helen - Hermann không rõ đây là cái gì ý tứ, chỉ cảm thấy lời này sau lưng không có hảo ý, vẫn là nói,“Hẳn là sẽ có đi, chung quy của ngươi danh khí đặt ở nơi này, nói không chừng có thể ảnh hưởng một vài người bỏ phiếu lựa chọn.”

Nghe nàng nói như vậy, Matthew không khỏi vỗ tay,“Là tốt rồi.”

Hắn hiện tại là diễn viên công hội thành viên, đang tại mưu cầu tiến vào chế tác nhân liên minh, bởi [ Twilight ] đã phát hành, hơn nữa đại lấy được thành công, phỏng chừng tháng này liền có thể trở thành người sản xuất liên minh thành viên.

Như vậy, hắn tại biểu diễn thưởng cùng phim giải thưởng thượng, cũng liền có tương ứng bỏ phiếu quyền.

Tốt nhất phim thưởng ngược lại cũng không quan trọng, tốt nhất nữ phụ cùng tốt nhất nữ chính giải thưởng, có vẻ tranh đoạt rất kịch liệt a.

Nữ diễn viên cùng nam diễn viên bất đồng, kia đều là nổi danh phải thừa lúc còn sớm mà hành động, cầm giải thưởng cũng muốn sớm, bằng không đại bộ phận người tới tầm bốn mươi tuổi, liền chỉ có thể sang bên đứng .

Nói hiện tại đã là mùa trao giải , nào nữ tinh muốn tại Oscar biểu diễn thưởng trên có sở làm? Hắn có thể thích hợp chú ý một chút.

Bất quá, như vậy chẳng phải là không thể che mắt bỏ phiếu ? Hắn vẫn là rất tưởng hưởng thụ một chút đại bộ phận Oscar giám khảo dùng chân bỏ phiếu cùng bịt mắt bỏ phiếu cảm giác .

Đi Disney ảnh nghiệp [ Hannah - Montana ] kịch tổ khách mời cùng đến [ Inception ] kịch tổ đưa tin, hắn đều sẽ đúng hạn quá khứ, người trước đã đáp ứng Walt Disney, cũng có lợi cho giữa song phương mặt sau hợp tác, người sau ký kết chính thức hiệp nghị, hơn nữa cũng cần tại quay chụp phía trước cùng Christopher - Nolan có đủ nhiều trao đổi, lấy chuẩn bị sẵn sàng công tác.

Hắn rời đi Thiên Sứ trù tính công ty phía trước, cố ý cấp Christopher - Nolan đánh điện thoại, đơn giản hàn huyên vài câu, trước mắt [ Inception ] kịch tổ còn bị vây ở tiền kỳ trù bị bên trong, Christopher - Nolan trừ xác định hắn này nam chính cùng mấy cái tiểu vai phụ ngoài, còn tại vì mặt khác nhân vật chọn lựa diễn viên.

Đã xác định diễn viên trung, đại bộ phận đều là cùng Christopher - Nolan trường kỳ hợp tác Anh quốc diễn viên, tỷ như biểu diễn qua hai bộ Batman điện ảnh Michael - Cain cùng Cillian - Murphy đám người.

Mặt khác, tại [ khai chiến thời khắc ] trung biểu diễn qua Ninja đại sư thế thân Watanabe Ken cũng gia nhập kịch tổ.

Trước mắt, Christopher - Nolan đang tại vi mấy cái nam tính nhân vật cùng hai cái nữ tính nhân vật cử hành thử vai, tìm kiếm thích hợp diễn viên.

Cùng Christopher - Nolan đánh qua điện thoại, Matthew bỗng nhiên nghĩ tới James - McAvoy cùng Michael - Fassbender, có lẽ có thể hỏi một chút bọn họ có hay không hứng thú, đem này hai tên đề cử cấp Christopher - Nolan.

Trở lại Horner trang viên, Matthew phân biệt cấp này hai người gọi điện thoại, James - McAvoy nguyên bản tưởng năm nay tìm thời gian cầu hôn, kết quả công tác bận rộn, quay chụp một bộ tiếp một bộ, tạm thời chỉ có thể lùi lại ; Michael - Fassbender ngược lại vẫn là như cũ, bạn gái đổi một lại một.

Hai người đều đối Christopher - Nolan điện ảnh rất cảm thấy hứng thú, đồng thời sang năm nửa năm trước lịch phát hành cũng tương đối thích hợp.

Matthew chuyên môn rút thời gian đi một chuyến Warner xưởng sản xuất, tìm đến đang tại bận rộn tiền kỳ trù bị Christopher - Nolan, đem James - McAvoy cùng Michael - Fassbender trịnh trọng đề cử cho hắn.

Christopher - Nolan thích sử dụng England tam đảo diễn viên, điểm này mọi người đều biết, James - McAvoy cùng Michael - Fassbender một là người Anh, một cái khác tại bắc Ireland lớn lên, còn có được Ireland quốc tịch, hoàn toàn phù hợp Christopher - Nolan yêu cầu.

Do là Matthew đề cử, Christopher - Nolan xem qua hai người tư liệu sau, thống khoái đáp ứng khiến này hai người tham gia nhân vật thử vai.

Bao gồm hắn ở bên trong, bọn họ không phải Christopher - Nolan đích hệ, có thể có kết quả như vậy, Matthew cũng tương đương hài lòng .

Tổng không thể hắn đề cử sau, Christopher - Nolan ngay cả xem đều không xem James - McAvoy cùng Michael - Fassbender bản nhân, liền trực tiếp đáp ứng cấp nhân vật, kia Christopher - Nolan đầu khẳng định có vấn đề.

Này bộ phim sẽ ở sang năm Oscar trao giải điển lễ chấm dứt sau khởi động máy quay chụp, dựa theo Christopher - Nolan kế hoạch, nhiều nhất không vượt qua 100 thiên quay chụp hoàn thành, sau đó tại 2010 năm kỳ nghỉ hè phát hành.

Matthew đối với [ Inception ] này bộ phim ký thác kỳ vọng cao, tại [ Hancock ] sau, hắn cũng cần một bộ danh tiếng cùng box office đồng dạng xuất sắc tác phẩm.

Hai ngày sau, hắn đều trốn ở trang viên bên trong nghỉ ngơi, trong lúc còn cùng Charlize - Theron thấy một mặt, hàn huyên chút về [ Hunger Games ] sự tình, theo sau dựa theo cùng Disney ảnh nghiệp ước định hảo thời gian, đi đến Disney xưởng sản xuất, chuẩn bị tham dự [ Hannah - Montana ] khách mời.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 700: Lão Sư Cùng Học Sinh

[ Hannah - Montana ] căn cứ Disney kì hạ cùng tên âm nhạc sitcom cải biên mà đến, cùng [ Twilight ] cùng loại, là điển hình thanh xuân loại fan hướng điện ảnh.

Đồng dạng, phim nữ chính cũng là phim truyền hình nữ chính Miley - Cyrus.

Matthew tại Disney xưởng sản xuất một lộ thiên trường quay trong, gặp được vị này đang hot thanh xuân thần tượng, một phi thường yêu cười hơn nữa có chút làm quái nữ hài.

Bất quá, hắn chưa cùng mười lăm tuổi nữ hài giao tiếp hứng thú, lập tức đi bên cạnh xe kéo hoá trang, muốn nhanh lên hoàn thành chính mình vai diễn, để nửa ngày liền có thể kết thúc lần này khách mời

Nhưng hóa trang xong đi ra, Matthew mới biết được quay chụp có điểm phức tạp, bất quá hắn chỉ có nửa ngày thời gian, buổi chiều còn có mặt khác sự, kịch tổ cũng cam đoan buổi sáng liền có thể hoàn thành quay chụp.

Disney ảnh nghiệp đã đem [ Hannah - Montana ] tạo ra thành vang đương đương thanh thiếu niên phẩm bài, vì xây dựng phim trung một hồi nông thôn âm nhạc hội không khí, mời đến không ít người tiến đến khách mời, trong đó còn có người lại đây cùng hắn chủ động chào hỏi.

“Hải, Matthew.”

Một để kim sắc mì tôm đầu cao gầy nữ hài xuất hiện ở Matthew trước mặt,“Còn nhớ rõ ta sao?”

Matthew cố ý đánh giá nàng một chút, này nữ hài tướng mạo phi thường có đặc điểm, dùng từng Thái Bình Dương bờ bên kia lời đến nói, điếu sao mi, đào hoa mắt, có lẽ là rất gầy rất cao, nàng rõ ràng có chút hóp ngực gù lưng.

Này nữ hài hắn đương nhiên nhớ rõ, lúc trước còn đánh qua giao tế.

“Ngươi hảo, Taylor.” Matthew lễ phép đáp lại nói.

Taylor - Swift đứng ở trước mặt hắn, nói,“Vẫn tưởng với ngươi liên hệ, sau này mới phát hiện không có ngươi điện thoại.” Nàng lấy di động ra,“Có thể nói cho ngươi số điện thoại sao?”

Phía trước, kịch tổ công tác nhân viên đã dựng hảo một lại một lều trại, bất quá máy quay phim còn không có bắt đầu bố trí, nhất thời khẳng định không thể quay chụp.

Hơn nữa Matthew trừ biết chính mình khách mời nhân vật chính là hắn bản nhân ngoại, không rõ lắm cụ thể vai diễn.

Dù sao kịch tổ đều không cấp, hắn cũng không sốt ruột, lập tức thò tay nói,“Di động.”

Taylor - Swift đưa điện thoại di động đưa tới Matthew trong tay, Matthew ấn xuống một chuỗi con số, hoàn cho Taylor - Swift, Taylor Swift trực tiếp ấn xuống nút gọi, mặt sau Bella - Anderson trong bao vang lên điện thoại di động tiếng chuông.

Taylor - Swift cố ý ngắm mắt Bella - Anderson bên kia,“Đây là ngươi công tác điện thoại?”

Matthew cười cười,“Của ta tư nhân dãy số.”

Taylor - Swift có vẻ đặc biệt chăm chú, nói,“Ta lại tìm ngươi, liền trực tiếp đánh ngươi điện thoại .”

“Tùy thời đều có thể.” Matthew nói.

Hai người lại hàn huyên vài câu, lúc này một danh trợ lý đạo diễn lại đây, thông tri đạo diễn Peter - Chelsom muốn cùng hắn nói hí, Matthew lập tức đi vào trường quay.

Taylor - Swift quay đầu nhìn nhìn Matthew bóng dáng, hai năm trước nàng người đại diện đề nghị quá khứ biểu diễn [ Cướp biển vùng Caribbean ] chủ đề khúc, nhưng ai cũng không hề nghĩ đến, nàng đệ nhất album liền một lần là nổi tiếng, lúc ấy vội vàng chạy tuyên truyền thông cáo, việc này cũng liền ném tới một bên.

Năm nay phát hành đệ nhị album cũng đại lấy được thành công, một tân ca khúc chuẩn bị Chu Kỳ sắp bắt đầu, nàng phi thường cần linh cảm.

Giống Matthew - Horner như vậy không giống bình thường nam tính, có lẽ là tốt nhất linh cảm nguồn suối.

Từ hồng biến toàn cầu tiểu thịt tươi, đến cơ nhục hình nam, lại đến Hollywood nhất tuyến tiểu sinh, có cái nào có thể so sánh được với Matthew - Horner đâu?

Nàng tự nhận tài hoa hơn người, khuyết thiếu chỉ là mở ra trữ tồn tài hoa két an toàn chìa khóa mà thôi.

Tại trợ lý đạo diễn dẫn dắt dưới, Matthew tìm đến phim đạo diễn Peter - Chelsom.

“Ngươi hảo, Matthew.”

Đây là một mang kính mắt trung niên nhân, hắn chủ động cùng Matthew nắm tay,“Có thể với ngươi hợp tác phi thường vinh hạnh.”

Matthew lễ phép trả lời,“Ngươi quá khách khí.” Hắn hỏi tiếp nói,“Có thể nói nói ta khách mời vai diễn sao?”

Này bộ [ Hannah - Montana ] là cái loại này phi thường điển hình ngắn hạn điện ảnh, kịch tổ cùng chế tác thành viên tổ chức đều là âm nhạc kịch tập có sẵn , bởi vì có vẫn chụp làm phim làm kịch tập làm cơ sở, từ trù bị đến quay chụp lại đến phát hành, cũng bất quá quy hoạch nửa năm thời gian.

Thời gian hữu hạn, Peter - Chelsom cũng không dong dài, nói thẳng,“Này hai ngày kịch tổ quay chụp là một hồi ở bang Tennessee nông thôn âm nhạc hội. Matthew, ngươi khách mời thân phận chính là bản nhân, một đến nông thôn âm nhạc hội lữ hành đại minh tinh, thích nông thôn âm nhạc, sau đó lên đài hát một bài ca.”

Nghe nói như thế, Matthew lập tức nói,“Khiến ta ca hát?”

Peter - Chelsom vội vàng gật đầu,“Đúng vậy, tạm thời ta là như vậy an bài .” Hắn chuyên môn giải thích nói,“Ngươi không phải chuyên nghiệp ca sĩ, tùy tiện hát một bài nông thôn phong cách ca khúc là được.”

Đối với đại bộ phận Hollywood ngôi sao đến nói, ca hát cơ bản đều là tiểu ý tứ.

Nhưng Matthew tuyệt đối không ở này quần thể trong, lắc đầu nói,“Chelsom đạo diễn, ta còn là đương một người xem liền hảo, ta không thích hợp ca hát.”

Peter - Chelsom có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Matthew, Matthew còn nói thêm,“Ta nhạc cảm cực kém.”

Người khác ca hát muốn tiền, hắn ca hát muốn mạng, này cũng không tính khoa trương.

“Này......” Peter - Chelsom đối với sửa đổi thiết lập hảo vai diễn có chút khó xử, nhưng hắn biết chính mình không thể miễn cưỡng Matthew, song phương căn bản không ở một tầng cấp thượng, tự hỏi một hồi, vừa lúc nhìn thấy đối diện Taylor - Swift hướng bên này đi tới, linh cơ vừa động, nói,“Muốn hay không như vậy, một hồi Taylor - Swift tiểu thư muốn lên đài biểu diễn, ngươi liền làm cùng nàng cùng đi đến đồng bạn thế nào?”

Matthew xác nhận nói,“Không cần ca hát đi?”

Peter - Chelsom nhanh chóng nói,“Không cần, ngươi vẫn là lấy ngươi bản nhân thân phận, ở bên dưới đảm đương Taylor - Swift bằng hữu gia phấn ti.”

“Kia hảo.” Matthew ứng xuống dưới,“Không ca hát liền hảo nói.”

Peter - Chelsom hướng đối diện vẫy vẫy tay,“Taylor ! Taylor, ngươi lại đây một chút.”

Taylor - Swift nhìn thấy đạo diễn kêu nàng, mau đi lại đây, Peter - Chelsom đại khái nói một phen, Matthew cùng nàng đối với này cũng không có ý kiến.

Trường quay còn tại bố trí, Matthew cùng Taylor - Swift cùng nhau đến giữa sân vũ đài xử, hai người ngồi ở vũ đài phía trước dưới dù che nắng, kiên nhẫn đợi quay chụp bắt đầu.

Taylor - Swift từ trợ thủ chỗ đó muốn tới một phen guitar gỗ, tại điều chỉnh âm sắc.

“Ngươi nói đạo diễn khiến ngươi lên đài ca hát, ngươi cự tuyệt ?” Nàng biên gảy dây đàn, vừa hỏi nói.

Matthew cũng không che giấu,“Ta giọng tương đối thô, hơn nữa ca hát liền chạy điều.” Hắn tựa hồ nhớ tới một ít đáng sợ hồi ức,“Johnny - Depp từng mời ta đi hắn dàn nhạc hát thử, kết quả ta xướng không nửa phút, dàn nhạc tất cả mọi người bị dọa choáng váng.”

Taylor - Swift lại nói,“Đó là bọn họ không hiểu được giáo.”

“Phải không?” Matthew cho rằng là trời sinh khuyết thiếu nhạc cảm.

“Như vậy đi.” Taylor - Swift chỉ chỉ guitar, nói,“Ta trước đạn tiểu điều, ngươi mặt sau lại cùng hừ một chút.”

Nàng gảy dây đàn, dễ nghe thư hoãn guitar tiếng vang lên, đây là rất đơn giản điệu, liên Matthew cũng hiểu được ngâm nga loại này điệu không phải việc khó.

Nghe vào tai cùng thực tế làm lại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, Taylor - Swift đạn hoàn một lần, tiếp đạn lần thứ hai, ý bảo Matthew cùng làn điệu ngâm nga.

Nhưng Matthew chỉ hừ mấy cái âm phù, nàng liền nâng tay đánh gãy , nói,“Này điệu khả năng không thích hợp ngươi, chúng ta đổi một.”

Lập tức, nàng đổi một mau tiết tấu giản đơn làn điệu, kết quả vẫn là giống nhau.

Taylor - Swift liên tiếp đổi vài loại phong cách làn điệu, lại sửa đúng Matthew phát âm cùng âm luật, còn khiến hắn xướng vài câu đơn giản nhất cùng với truyền lưu rộng nhất Giáng Sinh ca khúc [ Linh nhi nhiều người biết tới ], kết quả siêu cấp khủng bố.

Hơn nữa nàng phát hiện, Matthew không chỉ là chạy giọng, dứt khoát chính là ma âm xuyên não, thậm chí còn có đem nàng tiết tấu mang lệch năng lực.

“Thế nào?” Matthew cũng tưởng ca hát dễ nghe điểm, như vậy có thể cùng Keanu - Reeves cùng Johnny - Depp cùng đi làm dàn nhạc chơi đùa,“Ta còn có thể cứu chữa sao?”

“Không cứu.” Taylor - Swift mặt đều hắc, nhìn Matthew nói,“Ngươi loại tình huống này khẳng định là Tiên Thiên tính , nói cách khác ngươi một điểm âm nhạc thiên phú cũng không có.”

Nếu nói nàng âm nhạc thiên phú là đệ nhất lưu , kia Matthew âm nhạc thiên phú không chỉ là linh, vẫn là số âm.

Matthew nhíu mày, hỏi,“Ngươi cũng giáo không tốt sao?”

Taylor - Swift nhanh chóng lắc đầu,“Giáo không tốt. Ngươi loại tình huống này, tại âm nhạc giới gọi là sinh lý tính âm nhạc cảm giác thiếu sót, vẫn là khủng bố nhất kia một loại.”

“Có khoa trương như vậy?” Matthew xấu hổ.

“Ân, ngươi tại âm nhạc phương diện cơ bản không cứu.” Taylor - Swift rất chăm chú hỏi,“Ngươi ca hát có phải hay không hoàn toàn không có điệu khái niệm, ca hát lên chẳng khác nào là dùng quái dị làn điệu đem ca từ niệm một lần?”

“Không phải.” Matthew lắc đầu, nói,“Ta ca hát cảm giác chính mình tại điều thượng, bản thân cảm giác xướng không sai, bất quá người khác nghe vào tai đều rất đáng sợ, sau đó ta nghe ghi âm cũng sẽ dọa đến......”

Taylor - Swift đà gật đầu, suy nghĩ một hồi, nói,“Khả năng theo ta nói không giống nhau, tình huống của ngươi so với ta vừa nói được muốn hơi hảo điểm.” Nàng đem điều chỉnh hảo guitar giao cho trợ thủ,“Muốn hay không như vậy, Matthew. Mỗi cách một đoạn thời gian, ta đi tìm ngươi, cho ngươi thượng nhất đường âm nhạc khóa, tạm thời đảm đương của ngươi âm nhạc lão sư, thử xem có thể hay không đem ngươi giáo hảo?”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Hảo a, ngươi giúp ta chế định dạy học chương trình học?”

Taylor - Swift hảo hảo suy xét một phen,“Có thể. Ta làm hảo cho ngươi gọi điện thoại.”

Tuy rằng đáy lòng cho rằng Matthew loại tình huống này dù cho tốt nhất âm nhạc lão sư đến giáo cũng không khả thuốc chữa, nhưng nàng biết đây là hấp thu sáng tác linh cảm hảo cơ hội.

Làm một Pop ca sĩ, gặp qua thật nhiều trời sinh nhạc cảm cũng rất kém, tiết tấu cảm cũng rất kém cỏi nhân, bọn họ như thế nào luyện tập đều tựa hồ vô dụng, biểu hiện tại đạn khúc ca hát thời điểm luôn nhạc đệm thác loạn, làm sao cũng xướng không đối.

Những người này tình huống, so Matthew - Horner hảo nhiều lắm.

Matthew thực ra phi thường rõ ràng, âm nhạc thứ này, thực ra phi thường dựa vào thiên phú, từng trong lời đồn 1% thiên phú tương đương mấu chốt.

Bất quá, Taylor - Swift nguyện ý giáo, hắn cũng có thể thích hợp học học, lão sư cùng học sinh nha

Hai người lại hàn huyên một hồi, đạo diễn Peter - Chelsom mang theo trợ thủ lại đây làm quay chụp phía trước cuối cùng chuẩn bị, Taylor - Swift ôm guitar, đi lên vũ đài.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 701: Bạch Tả Nữ Quyền

“Ta cũng không hội phiêu, khiến nó lưu động mang ta đi phiêu, bay tới muốn đi địa phương, thẳng đến ngươi mở ra đại môn......”

Trường quay trung, Taylor - Swift tiếng ca vang lên, toàn bộ lộ thiên trường quay đều rơi vào hưng phấn trong, không ít người đều theo tiếng ca đánh nhạc đệm.

Một đài máy quay phim màn ảnh nhắm ngay tiểu vũ đài thượng Taylor - Swift, một khác đài máy quay phim tắc nhắm ngay dưới đài người xem, chủ yếu vây quanh Matthew quay chụp.

Nguyên bản đạo diễn Peter - Chelsom muốn cho hắn ca hát, hiện tại sửa đổi vai diễn sau, Matthew khách mời càng đơn giản, đương xuất sắc người xem liền hảo.

Hắn cũng không phải chưa thấy qua Thiên Sứ trù tính công ty kia vài khán giả chuyên nghiệp như thế nào biểu hiện .

Cho nên, Matthew hoàn toàn chìm đắm tại Taylor - Swift tiếng ca trung, nghe được như si như túy, phảng phất bài hát này kêu gọi hắn tình cảm cộng minh như vậy, còn kém hiện trường rơi lệ .

Quay chụp rất thuận lợi, quay thử một lần, sau đó chính thức quay chụp một lần, đạo diễn Peter - Chelsom liền tuyên cáo hoàn thành, Matthew lần này khách mời cũng theo đó kết thúc.

Hắn cùng Taylor - Swift chào hỏi, trở lại phụ cận xe kéo hoá trang tẩy trang đi ra, phát hiện một nữ hài đang đợi tại kéo xe phụ cận.

Cái kia nữ hài nhìn thấy Matthew, lập tức đón đi lên, trên mặt tất cả đều là thiên chân tươi cười,“Hải, Matthew.”

Matthew đối với nàng gật đầu,“Ngươi hảo, Miley.”

Người tới chính là [ Hannah - Montana ] nữ chính Miley - Cyrus.

Miley - Cyrus từ trong túi lấy di động ra, hỏi,“Có thể theo ta chụp ảnh chung sao?”

“Đương nhiên có thể.” Matthew không có cự tuyệt.

Vừa lúc Taylor - Swift từ bên cạnh một khác chiếc xe kéo bên trong đi ra, thấy vậy tình hình, xung phong nhận việc,“Ta đến giúp các ngươi chụp đi?”

“Hảo a !” Miley - Cyrus đưa điện thoại di động nhét vào Taylor - Swift trong tay, nói,“Taylor, chụp hảo xem một điểm.”

Này hai người rõ ràng nhận thức.

Miley - Cyrus đi đến Matthew bên cạnh, ôm lấy Matthew một căn cánh tay, Matthew lộ ra chức nghiệp hóa thân hòa tươi cười.

Đối diện, Taylor - Swift bắt đầu đếm ngược,“3 !2 !1......”

Liền tại nàng đếm ngược hoàn thành thời điểm, Miley - Cyrus đột nhiên vươn ra thật dài đầu lưỡi, làm khoa trương diêu đầu lưỡi biểu tình.

Matthew cũng chú ý tới này biểu tình, hơn nữa thông qua này biểu tình, bỗng nhiên nghĩ đến, này nữ hài giống như từng tại bát quái tin tức trung gặp qua, khi đó thường xuyên làm chút khác người động tác.

Sở dĩ có thể nhớ tới này mấy, là vì hắn xem qua một bộ phóng viên ám sát quốc gia nguyên thủ khoa trương hài kịch.

“Ta trở về quay chụp .” Miley - Cyrus cầm lại di động, đối với bên này phất phất tay,“Tái kiến, Matthew. Tái kiến, Taylor.”

Matthew tùy ý phất phất tay, Taylor - Swift đi tới, hỏi,“Ngươi hiện tại đi sao? Đi mà nói, chúng ta cùng nhau.”

“Đi.” Matthew gật đầu, cùng Taylor - Swift ra lộ thiên trường quay, triều xưởng sản xuất cửa đi.

Vừa đi hắn còn biên suy nghĩ vừa sự tình, trải qua này một hồi thời gian, đã có càng thêm rõ ràng ký ức.

Lúc trước tại Thái Bình Dương bờ bên kia nhìn thấy James - Franco diễn viên chính kia bộ ám sát một quốc nguyên thủ thỉ niệu thí hài kịch, hắn không rõ mặt trên nhắc tới “Lạc đà chỉ” Từ này sau lưng ý tứ, cố ý tra xét, sau đó thấy được rất nhiều về Miley - Cyrus hình ảnh.

Vị này Disney thanh xuân thần tượng, gặp phải thanh xuân thần tượng tất yếu lại rất ít thành công chuyển hình thời điểm, triệt để băng phía trước nhân thiết.

Còn giống như là chủ động phá vỡ .

“Ngươi suy nghĩ cái gì?” Taylor - Swift hỏi.

Matthew không đáp lại, hỏi ngược lại,“Ngươi cùng Miley - Cyrus rất quen thuộc?”

“Xem như bằng hữu đi.” Taylor - Swift gật đầu nói,“Nhận thức có hơn một năm .”

Nàng lại hỏi,“Ngươi kế tiếp đi nơi nào? Buổi chiều có thời gian sao? Đi ta tại Los Angeles âm nhạc phòng công tác chuyển chuyển, ta trước tiên cho ngươi thượng một điểm âm nhạc cơ sở khóa?”

Matthew có chút ý động, cuối cùng vẫn là lắc đầu,“Ta buổi chiều có chuyện, hẹn nhân gặp mặt.”

Taylor - Swift cố ý hỏi,“Sẽ không là hẹn xinh đẹp nữ nhân đi?”

“Xác thật là nữ nhân.” Matthew đầu tiên là thừa nhận, tiếp còn nói thêm,“Một vị nữ đạo diễn, ta đầu tư một điện ảnh hạng mục, cần một vị nữ tính đạo diễn.”

Đi đến xưởng sản xuất cửa, hắn cùng Taylor - Swift chia tay, ngồi trên xe đi Thiên Sứ trù tính công ty.

Từ [ Twilight ] phát hành tới nay, Suzanne Collins không ngừng cho hắn cùng Helen - Hermann gọi điện thoại, hi vọng có thể sớm điểm nhìn thấy [ Hunger Games ] đi lên màn ảnh lớn.

Matthew cũng chuẩn bị đem [ Hunger Games ] đề lên nhật trình, bất quá bắt đầu tiền kỳ lên kế hoạch phía trước, cần vì cái này hạng mục tìm đến một vị thích hợp đạo diễn.

Có [ Twilight ] thành công kinh nghiệm, hắn đầu tiên như cũ là nữ tính đạo diễn.

Hôm nay phóng nhãn toàn bộ Hollywood, xuất sắc nữ đạo diễn thật sự rất thiếu, Sophia - Coppola còn muốn đạo diễn [ Twilight ] tục tập, mặt sau còn có chính mình quay phim kế hoạch, không có khả năng lại khiến nàng đạo diễn này hệ liệt.

Có thể lựa chọn phạm vi thực ra phi thường tiểu.

Gần nhất một tháng, Helen - Hermann trước sau tiếp xúc qua Kathryn Bigelow cùng Nancy - Meyers, người trước đối với loại này loại hình phim không có bất cứ hứng thú, người sau tỏ vẻ chính mình đối trong đó đại lượng cảnh hành động bất lực.

Thẳng thắn giảng, này hai người tuổi cũng quá lớn, Matthew đối với các nàng cũng có nhất định nghi ngờ, các nàng không hẳn có thể nắm chắc đến thanh thiếu niên người xem yêu thích.

Mấy ngày hôm trước cùng Charlize - Theron gặp mặt, nói tới [ Hunger Games ], Charlize - Theron chuyên môn hướng hắn đề cử một vị đạo diễn -- Patty Jenkins !

Cũng chính là năm đó nàng quay chụp Monster khi đạo diễn.

Charlize - Theron giúp hắn hẹn Patty Jenkins tại hôm nay buổi chiều gặp mặt.

Patty Jenkins cho đến bây giờ tối có danh tác phẩm chính là Monster, nhưng cũng đạo diễn qua [ ngôi sao đồng bọn ] loại này điển hình thanh thiếu niên thần tượng tác phẩm.

Hơn nữa Patty Jenkins là thế kỷ trước bảy mươi niên đại sinh ra nhân, có thể nói Hollywood tuổi trẻ nhất nữ tính nổi danh đạo diễn chi nhất.

Thiên Sứ trù tính công ty phòng khách trung, Matthew gặp được Patty Jenkins.

Charlize - Theron vì hắn cùng Patty Jenkins cùng với Helen - Hermann làm dẫn tiến, liền chủ động cáo từ ly khai, rõ ràng không tham dự giữa song phương hội đàm.

Matthew vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này Monster đạo diễn, Patty Jenkins có cực kỳ thường gặp màu nâu sẫm tóc dài, nhìn qua chính là một rất phổ thông nữ nhân.

Bất quá, Charlize - Theron hướng hắn để lộ qua một ít Patty Jenkins tin tức.

Matthew cũng không nói lời vô nghĩa, thẳng vào chủ đề,“Jenkins đạo diễn, ta khiến Sally hỗ trợ hẹn ngươi, là có ý mời ngươi ra nhậm một hạng mục đạo diễn.”

Tuy rằng đạo diễn tác phẩm giúp Charlize - Theron lấy đến tốt nhất nữ chính, nhưng Patty Jenkins tại trong giới địa vị so Charlize - Theron thấp nhiều lắm.

“Sally theo ta đề.” Patty Jenkins đã rất nhiều năm không đạo diễn qua điện ảnh ,“Là căn cứ [ Hunger Games ] cải biên phim, đúng không?”

Matthew gật đầu,“Đúng vậy.” Hắn ánh mắt nhanh chóng từ Patty Jenkins trên mặt lóe qua,“Ta có ý đem này hệ liệt tiểu thuyết tạo ra thành nữ tính tranh thủ sinh tồn cùng quyền lực phim.”

Patty Jenkins có điểm động dung,“Ý của ngươi là quay chụp một bộ nữ quyền điện ảnh?”

“Là như thế này.” Matthew biết nói được rất khoa trương không dễ dàng thủ tín nhân,“Bất quá, nội dung khẳng định muốn vừa phải, quá mà nói khả năng sẽ dẫn phát phản đối hiệu ứng.”

Patty Jenkins là đạo diễn, tự nhiên minh bạch như vậy đạo lý, lập tức gật gật đầu.

Matthew còn nói thêm,“Jenkins đạo diễn, ngươi khả năng nghe nói qua, ta vẫn ở tài trợ cùng duy trì Bắc Mĩ phụ nữ tổ chức.”

“Ta biết.” Patty Jenkins lại gật đầu,“Có thể nhận thức ngươi như vậy nhiệt tâm nữ quyền vận động nhân, ta phi thường vinh hạnh.”

“Ngươi quá khách khí.” Matthew cười cười.

Thực ra Charlize - Theron hướng hắn lộ ra tin tức cũng không nhiều, lại rất mấu chốt, Patty Jenkins là một vị chân chính nữ tính bạch tả, phát ra từ trong khung nữ quyền người ủng hộ.

Bởi nữ tính đạo diễn lựa chọn phạm vi hữu hạn, Patty Jenkins là Matthew hiện tại gặp được thích hợp nhất đạo diễn, có năng lực lại đạo diễn qua thanh thiếu niên thần tượng tác phẩm nữ đạo diễn thật sự rất hiếm thấy .

Hơn nữa trừ đạo diễn ngoài, Patty Jenkins vẫn là phi thường xuất sắc biên kịch, Monster kịch bản, đại bộ phận đều xuất từ nàng thủ.

Nếu là Kathryn Bigelow như vậy nữ đạo diễn, Matthew trừ tiền tài ngoài, có thể đả động đối phương địa phương không nhiều, nhưng Patty Jenkins như vậy bạch tả nữ quyền, liền dễ dàng nhiều lắm.

Hắn mấy năm nay vì chính mình thiết lập nhân thiết, tạo ra thân phận, thêm ngân sách hội viện trợ phụ nữ cùng nhi đồng tài chính, đều dễ dàng có thể đạt được bạch tả nữ quyền hảo cảm.

Có lẽ có nhân cảm giác, các phú hào tại từ thiện hoặc là mặt khác công ích hoạt động thượng ném ra tuyệt bút từ thiện tài chính đều là có tiền chống đỡ , hoặc là lãng phí trong tay tài lực, nhưng này mấy thường thường có thể ở mặt khác phương diện đạt được giúp ích.

Giống Matthew loại này nhân, ném tại từ thiện thượng tiền, không có bạch bạch tiêu .

Patty Jenkins hiển nhiên rất tán thành Matthew, tuy rằng đối với có phải hay không đạo diễn này bộ tác phẩm không có tỏ thái độ, nhưng nguyện ý cùng Matthew cùng Helen - Hermann đàm đi xuống.

“Jenkins đạo diễn, nếu ngươi gia nhập này hạng mục mà nói.” Matthew không có khiến Helen - Hermann mở miệng, mà là tự mình nói,“Chúng ta còn tính toán đem biên kịch phương diện công tác giao cho ngươi cùng nguyên tác tác giả Suzanne Collins phụ trách.”

Nhìn thấy Patty Jenkins nhẹ nhàng gật đầu, hắn còn nói thêm,“Nữ chính Katniss là thích hợp nhất nữ tính người phát ngôn, nàng tin tưởng vững chắc chính mình không thể so bất cứ một nam nhân kém, vì cứu vãn gia đình mà đi lên chiến trường, nàng không cần bất cứ nam nhân đến cứu vãn, ngược lại cứu vãn rất nhiều nam nhân, ta cùng Suzanne Collins từng có trao đổi, ngày sau giới thiệu các ngươi nhận thức, nàng cũng là vị xuất sắc nữ tính.”

“Hảo a.” Patty Jenkins đáp một câu.

Matthew tiếp tục nói,“Ta cùng Susan ý kiến nhất trí, nữ chính Katniss sẽ trở thành phim thế giới trung dân chủ và tự do người phát ngôn.”

Patty Jenkins đột nhiên nói tiếp nói,“Matthew, ta đối với ngươi nói này mấy rất cảm thấy hứng thú, có thể hay không cho ta điểm thời gian, khiến ta xem hoàn nguyên tác lại nói?”

“Có thể.” Matthew nở nụ cười.

Song phương lại hàn huyên một hồi, hắn cùng Helen - Hermann đưa đi Patty Jenkins.

Trở lại Helen - Hermann văn phòng, Matthew xoa xoa trán,“Đạo diễn vấn đề hẳn là không lớn , còn cần một đầy đủ xuất sắc người sản xuất.”

Helen - Hermann nói tiếp nói,“Ta đề cử một người đi.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 702: Quanh Thân Thu Nhập Kinh Người

“Ngươi có thích hợp nhân tuyển?” Matthew hỏi,“Ai a?”

So với đạo diễn, người sản xuất không thể nghi ngờ càng thêm trọng yếu, hắn gần nhất cũng tại vi người sản xuất nhân tuyển đau đầu.

Helen - Hermann nói thẳng,“Ngươi nhận thức nàng, tiền Buena Vista ảnh nghiệp tổng tài Nina - Jacobsen.”

Matthew biết nữ nhân này,“Ta nhớ rõ nàng tại [ Cướp biển vùng Caribbean ] hệ liệt bên trong đảm nhiệm qua chấp hành người sản xuất.”

Nina - Jacobsen tại Hollywood độ nổi tiếng tương đương cao, có về nàng chê cười truyền lưu rộng rãi, đại ý là như thế này: Lễ Giáng Sinh sáng sớm, một tiểu hài tử tỉnh lại sau hứng thú xung xung tại cây thông Noel dưới tìm kiếm lễ vật, kết quả lại phát hiện một đống phân. Bất quá, này tiểu hài tử như cũ hưng phấn tuyên bố, khẳng định có một thất Tiểu Mã giấu ở phụ cận.

Mà Nina - Jacobsen chính là cái kia tiểu hài tử.

Thực ra chê cười là thiện ý , nói là Nina - Jacobsen trước kia kinh lịch qua mấy lần nghiêm trọng suy sụp, lại không có chưa gượng dậy nổi, ngược lại càng gặp cản trở càng mạnh mẽ, cuối cùng trở thành Buena Vista ảnh nghiệp tổng tài.

Giống như nàng mấy năm trước lại kinh lịch qua một lần trọng đại suy sụp.

Matthew hỏi,“Helen, Nina - Jacobsen không phải bị Disney miễn chức sao?”

“2006 năm, bởi vì ý kiến không hợp, nàng bị Michael - Eisner trước khi xuống đài đá ra Disney.” Helen - Hermann hiển nhiên từng có lý giải,“Nàng theo sau đảm nhiệm một thanh thiếu niên hệ liệt điện ảnh người sản xuất, lấy 5500 vạn dollar tổng thành bản đổi về tiếp cận 3 ức 2000 vạn dollar toàn cầu box office.”

Matthew gật gật đầu, vị này xác thật có khỏa đại trái tim.

Helen - Hermann còn nói thêm,“Nina - Jacobsen cũng là vi nữ quyền vận động người ủng hộ, hơn nữa có khó được thanh thiếu niên thần tượng tác phẩm chế tác thành công kinh nghiệm.”

“Kia hảo.” Matthew làm ra quyết định,“Ngươi trước cùng Nina - Jacobsen tiếp xúc một chút, nếu nàng không cự tuyệt mà nói, ta lại cùng nàng nói chuyện.”

Helen - Hermann nói,“Có thể, ta qua một hồi liền liên hệ nàng.”

Hôm đó buổi chiều, nàng liền liên hệ Nina - Jacobsen, vị này tiền Buena Vista ảnh nghiệp tổng tài đáp ứng gặp một mặt, đêm đó Matthew cùng Helen - Hermann liền cùng Nina - Jacobsen tại một nhà tư nhân hội sở nói chuyện.

Song phương đàm coi như khoái trá, duy nhất phiền toái là Nina - Jacobsen đang tại trù bị thành lập chính mình chế tác công ty, hi vọng có thể tham dự [ Hunger Games ] đầu tư.

Có David - Ellison tại, Matthew sẽ không khuyết thiếu tài chính, hơn nữa [ Hunger Games ] đệ nhất bộ chế tác dự toán cũng không cao, đương nhiên không tưởng người khác thò tay vào đến.

Phương diện này song phương có khác nhau, nhưng có bất đồng rất bình thường, chung quy mỗi người đều có bất đồng lợi ích tố cầu, hơn nữa Nina - Jacobsen tại Matthew cự tuyệt đầu tư sau, cũng không có gián đoạn liên hệ, còn cùng Helen - Hermann tiếp tục vẫn duy trì tiếp xúc, song phương có thể tiếp tục đàm.

Đàm phán bản thân chính là một tiêu trừ khác nhau, đạt thành thỏa hiệp quá trình.

Ngày hôm sau, Matthew lại tại Thiên Sứ trù tính công ty hẹn Patty Jenkins gặp mặt, hơn nữa đem Suzanne Collins giới thiệu cho nàng.

So với Nina - Jacobsen, Patty Jenkins bên này muốn thuận lợi quá nhiều, bản thân Patty Jenkins tại khoanh đất địa vị cùng thành tựu, cũng xa xa so ra kém Nina - Jacobsen, thêm mấy năm gần đây không có quay chụp điện ảnh, bản thân sở yêu cầu điều kiện cũng không tính rất cao.

Hai bên tiếp xúc mấy lần sau, Patty Jenkins người đại diện cũng gia nhập tiến vào, tuy rằng cụ thể tiền lương đãi ngộ đẳng điều kiện còn muốn đẳng xác định người sản xuất sau lại tế đàm, nhưng Patty Jenkins đã hứa hẹn sẽ ra nhậm [ Hunger Games ] đạo diễn kiêm biên kịch.

Tiếp cận mười hai tháng hạ tuần, Matthew cùng Helen - Hermann cùng Nina - Jacobsen đạt thành nhất trí, người sau buông tay đầu tư tính toán, hơn nữa tạm thời đình chỉ chế tác công ty trù bị, đơn thuần lấy người sản xuất thân phận gia nhập [ Hunger Games ] này hạng mục, trực tiếp hướng Matthew phụ trách.

Vì thế, số 13 phòng công tác đem móc ra bốn trăm vạn dollar tiền lương.

Đây không phải Hollywood tối cao người sản xuất thù lao, lại là từ trước tới nay tối cao nữ tính người sản xuất tiền lương.

Muốn thuê đến Nina - Jacobsen như vậy thành thục lại có thành công trải qua nhân, khẳng định muốn trả giá đủ ngạch thù lao.

Không cho ra tương ứng thù lao, còn tưởng để người cố gắng làm việc, thế giới này nào có như vậy tiện nghi sự.

Dựa theo từng hắn sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia mạng internet kia vài ngay cả cơ bản nhất thương nghiệp cũng đều không hiểu nhân ý tưởng, giống như vậy hạng mục, đương nhiên muốn người sản xuất chỉ lấy một dollar tượng trưng tính tiền lương, đạo diễn cùng diễn viên thù lao đều tại năm con số một chút, điện ảnh sinh ra lợi nhuận vừa không cấp phát hành thương, cũng không cần phân viện tuyến, toàn bộ về chính mình sở hữu.

Toàn bộ thế giới đều là người như thế , điện ảnh phòng vé tính cái gì?

Số 13 phòng công tác cùng Nina - Jacobsen chính thức ký xuống hiệp ước, Nina - Jacobsen bắt đầu phụ trách tổ kiến kịch tổ, kịch tổ trước mắt xác định ba chủ yếu nhân tuyển, trừ nàng ngoài, còn có đạo diễn kiêm biên kịch Patty Jenkins cùng nguyên tác giả kiêm biên kịch Suzanne Collins.

Kế tiếp, muốn chiêu mộ tỷ như nhiếp ảnh, đạo cụ, ngọn đèn cùng nghệ thuật chỉ đạo đẳng các loại phía sau màn bộ môn ngành nghề.

So sánh dưới, diễn viên ngược lại là có thể phóng tới cuối cùng.

Diễn viên, đặc biệt là diễn viên chính, thường thường là cuối cùng tiến vào kịch tổ , Matthew cũng không sốt ruột tìm kiếm Katniss diễn viên, về phần vị kia thích dùng sữa bò đồ mặt đại biểu tỷ, hắn cũng không có trước tiên tiếp xúc tính toán, hiện tại toàn bộ hạng mục vừa mới lúc đầu lên kế hoạch, đừng nói diễn viên thử vai , cho dù là tiến hành tiền kỳ trù bị cũng phải đợi một đoạn thời gian rất dài.

Liền tại Matthew bận rộn [ Hunger Games ] trong khoảng thời gian này, điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học viện mời cũng xác định xuống dưới, học viện chính thức xác định bao gồm hắn ở bên trong hơn sáu mươi nhân trở thành tân học viện hội viên.

Nói cách khác, hắn đã có được Oscar bỏ phiếu tư cách.

Bất quá, Oscar đề danh phiếu bầu cùng Oscar trình báo danh sách, phải chờ tới mười hai tháng ba mươi hào, học viện mới sẽ bắt đầu gửi qua bưu điện đến các thành viên trong tay.

Này trong lúc, hắn còn tiếp đến qua Taylor - Swift điện thoại, Taylor - Swift tựa hồ đối khi hắn âm nhạc lão sư phi thường có hứng thú, nhắc nhở hắn đừng quên lên lớp sự.

Matthew trong khoảng thời gian này công tác rất bận, chỉ có thể tạm thời uyển cự, đẩy đến về sau lại nói.

Taylor - Swift theo sau chuyên môn cho hắn phát bưu kiện, đem một phần chi tiết âm nhạc dạy học kế hoạch biểu phát lại đây.

“Chẳng lẽ vị này nông thôn ca sĩ như vậy vui với đương lão sư?”

Matthew nhìn thấy âm nhạc dạy học kế hoạch biểu khi chỉ nghi ngờ, nếu Taylor - Swift đơn thuần dạy hắn ca hát, này học sinh muốn hay không tiếp tục đương, hắn liền phải hảo hảo suy xét một phen .

Thời gian tiến vào mười hai tháng hạ tuần, Matthew tạm thời buông xuống cùng Taylor - Swift lão sư cùng học sinh sự tình, thừa dịp đi [ Inception ] kịch tổ báo danh phía trước, triệu tập David - Ellison, Nina - Jacobsen, Patty Jenkins cùng Suzanne Collins mở một đơn giản hội nghị, thống nhất sản xuất lý niệm cùng tương lai phim phong cách, đồng thời cũng xác định phim sản xuất dự toán.

Có David - Ellison này chân chính kẻ có tiền duy trì, tại cùng Nina - Jacobsen cùng Patty Jenkins mấy lần bàn bạc qua đi, hắn vi [ Hunger Games ] xác định 8000 vạn dollar sản xuất dự toán.

Tại hôm nay Hollywood,8000 vạn dollar sản xuất dự toán, chỉ có thể xem như bình thường trung đẳng quy mô thương nghiệp phim.

Nhưng tương đối với [ Twilight ] đến nói, này xem như một bộ đại đầu tư đại chế tác thanh thiếu niên điện ảnh .

[ Twilight ] chỉ trải qua năm tuần chiếu phim, nhiệt độ liền nhanh chóng tiêu tán, bất quá tại Bắc Mĩ vượt qua thứ năm cuối tuần sau, Bắc Mĩ box office thuận lợi đột phá 2 ức dollar đại quan, tích lũy cao tới 2 ức 238 vạn dollar.

Nhưng này bộ phim cao khai thấp đi, mỗi ngày Bắc Mĩ box office sản xuất đã trượt xuống đến năm mươi vạn dollar trở xuống, thị trường tiềm lực cơ bản tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng Bắc Mĩ box office cũng chính là 2 ức 1000 vạn dollar xuất đầu.

So với 4000 vạn dollar sản xuất phí tổn, này đã là siêu cấp đại bán.

Huống hồ, phim hải ngoại cũng biểu hiện không tầm thường, toàn cầu box office đã vượt qua 4 ức dollar.

Hollywood công nhận,[ Twilight ] lấy được thương nghiệp bên trên cự đại thành công, liên quan hệ liệt tiểu thuyết đều trèo lên [ New York thời báo ] dễ bán thư bảng xếp hạng đệ nhất danh, hơn nữa liên tục ngũ chu đều là quán quân.

Giống mặt khác quanh thân sản phẩm, lượng bán cũng phi thường khả quan, số 13 phòng công tác không có sinh sản cùng phô hóa quanh thân sản phẩm năng lực, phương diện này đều là lấy trao quyền phương thức tiến hành quanh thân mở rộng.

Cho đến ngày nay,[ Twilight ] tổng cộng bán ra cửu hạng quanh thân trao quyền, bao gồm tương quan món đồ chơi, trò chơi, văn hóa sam cùng vật phẩm trang sức đợi đã (vân vân), tổng cộng thu nhập 2980 vạn dollar.

Hậu tục còn có một ít trao quyền đang tại đàm phán trong, chỉ riêng là quanh thân tại Bắc Mĩ cùng Âu Châu các loại trao quyền, không sai biệt lắm liền có thể triệt tiêu 4000 vạn dollar đầu tư.

Nếu tính cả DVD cùng TV bản quyền mà nói, thuần túy quanh thân là có thể thực hiện lợi nhuận.

Đương nhiên, vô luận là Matthew, vẫn là David - Ellison, đều phi thường rõ ràng, này hết thảy đều là thành lập tại [ Twilight ] box office đại bán trên trụ cột .

Có thể nói, không có box office, tuyệt đối không có này mấy kinh người quanh thân thu nhập.

Thương nghiệp điện ảnh không duy box office luận, đầu khẳng định có vấn đề.

Matthew còn cùng Sean - Daniel cùng Sophia - Coppola thấy một mặt,[ Twilight: Tân Nguyệt ] đã bắt đầu tiền kỳ trù bị, này bộ phim vẫn là ngắn hạn lão hình thức, lịch phát hành định ở sang năm lễ Tạ ơn phía trước.

Ngoài ra, trừ tiền lương phương diện tất nhiên tăng trưởng, phim chế tác quy mô sẽ không mở rộng, quay chụp chế phương diện phí dụng cũng không có gia tăng, cho nên chế tác phí tổn khống chế ở 5500 vạn dollar.

Ở điểm này, Matthew có thể nói là tương đương keo kiệt .

Bất quá, loại này điển hình thiếu nữ phim, chế tác quy mô mở rộng cũng không nhiều lắm tác dụng, không mấy cái người xem sẽ hướng về phía đại trường hợp mua vé, này cũng không phải [ Twilight ] hệ liệt bán điểm.

Matthew đối với [ Twilight: Tân Nguyệt ] này bộ phim ôm có rất đại kỳ vọng, dựa theo hắn căn cứ đệ nhất bộ phát hành tình huống suy tính,[ Tân Nguyệt ] tuyên phát chỉ cần làm đúng chỗ, Bắc Mĩ cuối tuần đầu box office vô cùng có khả năng trùng kích một ức dollar.

Này hệ liệt với hắn mà nói dứt khoát chính là một tòa bảo tàng.

Có lẽ đẳng [ Twilight ] hệ liệt toàn bộ phát hành kết thúc, hắn thân gia đều có thể phiên gấp đôi.

Ức vạn phú hào cảm giác thật sự rất thích, tuy rằng đến giai đoạn này, tiền tài tích lũy bị nói thành con số trò chơi, nhưng kẻ có tiền hưởng thụ, không có tiền nhân căn bản không thể tưởng được.

Thu phục này mấy công tác, Matthew đúng hạn đi [ Inception ] kịch tổ báo danh.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 703: Dom Cobb

Đi vào Warner xưởng sản xuất [ Inception ] kịch tổ ở studio, Matthew không có đi trước tìm Christopher - Nolan, mà là tại một danh trợ lý đạo diễn dẫn dắt dưới, tiến vào vừa dựng hảo bố cảnh khu vực nhìn nhìn.

“Nolan đạo diễn vẫn kiên trì thực cảnh quay chụp.”

Đi ở studio trung, tên kia trợ lý đạo diễn vừa đi vừa giới thiệu,“Sở hữu cảnh tượng chúng ta đều phải dựng thực cảnh hoặc là chế tác mô hình.”

Điểm này, Matthew cũng nghe nói qua, lên tiếng, chỉ bố cảnh khu hỏi,“Đây là màn đầu tiên cảnh tượng?”

“Đúng vậy.” Trợ lý đạo diễn nói.

Matthew nhớ tới kịch bản, nơi này khẳng định là quay chụp Cobb tại thượng một tầng thế giới đối thủy cảm thụ bị truyền lại đến hạ tầng trong mộng cảnh, sinh ra siêu hiện thực hiệu quả: Toàn bộ Nhật Bản cung điện bị cuồn cuộn đại nước ngập không.

Trợ lý đạo diễn chỉ về phía trước một cự đại két nước nói,“Chúng ta dựng khổng lồ cung điện nội bộ cảnh tượng, cũng đem tổng cộng 5000 gallon thủy trữ tồn tại tỉ mỉ bố trí ở cảnh tượng các chỗ cửa sổ 26 trong két nước. Này mấy két nước tại cơ quan khu động dưới ấn trình tự bị theo thứ tự mở ra, đại nước ngập không cung điện cảnh tượng liền có thể sinh ra .”

Matthew đi đến chỗ gần nhìn nhìn, không thể không nói điện ảnh công nghiệp phát triển đến hiện tại, xác thật có rất nhiều thần kỳ địa phương.

Thực cảnh quay chụp cũng không phải tại hiện thực thế giới 100% hoàn nguyên điện ảnh trung cần cảnh tượng, mà là dựng cùng loại cảnh tượng hoặc là kiến tạo thu nhỏ lại tỉ lệ mô hình dùng cho quay chụp.

So với hôm nay Hollywood thương nghiệp đại chế tác rộng khắp sử dụng CG kỹ thuật, thực cảnh quay chụp càng thêm tốn thời gian tốn sức lực.

Lại hướng bên trong, một cái khác ngăn cách độc lập trường quay trong, Matthew gặp được một Vạn Tượng hoàn trang bị, này Vạn Tượng hoàn còn không có trang bị hoàn tất, Christopher - Nolan đang tại bên cạnh chỉ huy công nhân dựa theo hắn yêu cầu trang bị.

Matthew cùng Nolan chào hỏi, chỉ là đứng ở bên cạnh xem, không có nhiều lời.

Bất quá, từ Nolan yêu cầu cùng trang bị nửa mở ra nội cảnh trung, hắn đại khái có thể nhìn ra đến, này phỏng chừng là quay chụp hành lang không trọng vai diễn .

Christopher - Nolan lại dặn dò Matthew vài câu, hô hắn cùng đi phụ cận văn phòng, giữa hai người đề tài đương nhiên là này bộ sắp quay chụp điện ảnh.

“Matthew, ta hi vọng ngươi chuẩn bị càng thêm đầy đủ một ít.” Christopher - Nolan thẳng thắn,“Của ngươi phát huy đem quyết định cả bộ điện ảnh tiêu chuẩn.”

“Ta sẽ tận cố gắng lớn nhất.” Matthew gật đầu đáp.

Christopher - Nolan hiển nhiên đối với hắn có rất cao chờ mong, còn nói thêm,“Ngươi muốn càng thêm chìm vào Cobb nhân vật trung, từ giờ trở đi, liền muốn cùng nhân vật thành lập tất yếu tình cảm liên hệ.”

Tựa hồ sợ Matthew không đủ coi trọng, hắn lại nêu ví dụ nói,“Vài năm trước, ta đem Memento viết đến mức như một câu đố chiếc hộp, ta say mê với cấu tạo, say mê với đệ đệ của ta cái kia đoản thiên cố sự, là diễn viên làm cho nhân vật mang đến càng thêm cao tầng thứ tình cảm”

Matthew không nói gì, chỉ là tại nghe.

Christopher - Nolan còn nói thêm,“Ta viết nhân vật tâm lộ lịch trình, ta thật sự rất muốn đi giống hắn như vậy tự hỏi, nhưng này không có khiến của ta kịch bản trở thành phim này hạch tâm mị lực sở tại. Ta cảm giác nếu là một làm được không tốt lắm diễn viên, hắn không có cảm nhận được bị vây ở cái loại này trạng thái bi tình, lúc đó khiến cho cả bộ điện ảnh khô khốc vô vị, mọi người sẽ không thích nó, là Pius xuất sắc biểu diễn mở ra này cố sự, này ngoài ý muốn tình cảm chiếu xạ lệnh người xem so với chính mình đoán tưởng càng thêm nhập hí.”

Matthew xem qua Memento, lại chưa từng có kiên trì qua mười phút, loại này phim là phi thường không thích cái loại này loại hình.

Cho nên, hắn cũng không biết Nolan trong miệng tên kia gọi là Pius diễn viên phát huy như thế nào.

Đương nhiên, lời kiểu này hắn không có khả năng đối Christopher - Nolan nói.

“Matthew, ngươi cho rằng Cobb động cơ là cái gì?” Christopher - Nolan đột nhiên hỏi.

“Gia đình !” Matthew văn hóa trình độ không cao, lại cũng có thể từ trong kịch bản xem hiểu này mấy,“Xác thực điểm đến nói, là vì về nhà.”

Gia đình có thể nói là Hollywood điện ảnh lớn nhất chủ đề chi nhất, cũng là được người xem hoan nghênh nhất , duy hộ gia đình luôn luôn đều là phi thường chính xác giá trị thủ hướng, năm nay phát hành Taken trung, Neeson đại thúc đại khai sát giới, đem toàn bộ Paris ép buộc gà chó không yên, cũng không có chủ lưu truyền thông phê phán qua hắn động cơ, bởi vì này hết thảy đều là vì gia đình, vì gia nhân.

“Gia đối nhân vật chính đến nói là cái gì khái niệm? Lúc đầu ta còn không minh xác.” Christopher - Nolan chậm rãi nói,“Thẳng đến ta thành một trượng phu, cũng làm phụ thân, của ta sinh hoạt phát sinh biến hóa, với ta mà nói thứ trọng yếu cũng biến hóa , lúc này ta mới triệt để xác định Cobb động cơ, hắn muốn sửa đúng chính mình nhân sinh, về nhà nhân bên cạnh.”

Hắn cố ý cường điệu nói,“Đây chính là ta có khả năng tưởng tượng tối cao tình cảm.”

“Ta minh bạch.” Matthew gật đầu nói,“Ta đối gia khát vọng không thể so Cobb thiếu.”

Christopher - Nolan nếu mời Matthew biểu diễn nam chính, tự nhiên lý giải qua hắn bối cảnh, đây cũng là hắn chủ động tìm đối phương biểu diễn Cobb nhân vật này một nguyên nhân, hắn cho rằng Matthew thanh thiếu niên thời kỳ trải qua, tất nhiên đối gia tràn ngập khát vọng.

“Kia hảo, Matthew.” Christopher - Nolan phi thường nghiêm túc nói,“Ngươi từ hôm nay trở đi, chính thức tiến vào kịch tổ, có hai điểm ta cần trước tiên đối với ngươi thuyết minh một chút.”

Matthew lập tức nói,“Mời nói đi.”

Christopher - Nolan cường điệu nói,“Từ hôm nay trở đi, ngươi không lại là Matthew - Horner, ngươi chính là Dom Cobb, bao gồm ta ở bên trong kịch tổ sở hữu công tác nhân viên, đều sẽ không sẽ gọi ngươi Matthew, mà là xưng hô ngươi là Dom Cobb.”

Matthew biết đây là khiến hắn trước tiên đại nhập nhân vật, cùng Dom Cobb đầy đủ thành lập tình cảm liên hệ, gật gật đầu, đáp,“Không thành vấn đề.”

Nhưng này còn không có hoàn, Christopher - Nolan còn nói thêm,“Kịch tổ là công tác hoàn cảnh, ta cần ngươi tại sinh hoạt hoàn cảnh trung, cũng xây dựng ra Dom - Cobb bầu không khí, cũng muốn đem chính mình xem như Dom Cobb.”

Này liền có chút phiền toái , Matthew không chỉ là diễn viên, còn có mặt khác phương diện công tác cần xử lý, không có khả năng tương lai nửa năm trốn đi khiến chính mình làm bộ như Dom Cobb, mà ném mặt khác công tác không làm.

Christopher - Nolan nhìn thấy Matthew không có lên tiếng, đại khái đoán được hắn băn khoăn, chung quy hắn trừ đạo diễn thân phận ngoài, cũng có chính mình chế tác công ty.

“Của ta ý tứ không phải khiến ngươi sở hữu sinh hoạt đều đại nhập Dom Cobb bên trong.” Christopher - Nolan biết cái loại này tình huống cũng không khả năng, nói,“Ngươi muốn tại công tác ngoài sinh hoạt trung, lấy một bộ phận đi ra, cùng Dom Cobb thành lập đủ nhiều tình cảm liên hệ.”

Hắn dần dần thả chậm ngữ tốc,“Kịch tổ rất nhanh sẽ cùng đóng vai Cobb thê tử nữ diễn viên ký ước, hi vọng các ngươi có đủ nhiều câu thông, hằng ngày sinh hoạt trung có thể xây dựng ra Dom - Cobb vợ chồng ở giữa bầu không khí.”

“Ta sẽ làm phương diện này nếm thử.” Matthew nói xong câu này, ngược lại hỏi,“Có thể biết được đóng vai Mal Meyer nữ diễn viên là ai chăng?”

Christopher - Nolan nói thẳng,“Anne - Hathaway, kịch tổ đang tại cùng nàng đàm hợp đồng.”

Giống như nguyên bản không phải Anne - Hathaway đi? Matthew lóe qua ý nghĩ này, cũng không có nói thêm cái gì, chung quy từng Christopher - Nolan cùng Anne - Hathaway hợp tác qua, bất quá là sau này [ Dark Knight Rises ] trung miêu nữ Selina Kyle.

Christopher - Nolan đột nhiên đứng lên, hướng hắn bên này vươn ra tay phải.

Matthew nhanh chóng đứng lên, tại Christopher - Nolan trên tay cầm.

“Phi thường cao hứng ngươi gia nhập này đoàn đội.” Christopher - Nolan lại nói,“Dom Cobb tiên sinh.”

Matthew trên mặt không có một chút tươi cười, tất cả đều là tối tăm,“Phi thường vinh hạnh.”

Nếu Christopher - Nolan đã bắt đầu đem hắn xem như Dom Cobb, hắn cũng liền muốn biểu hiện ra Dom Cobb khí chất.

Đây là một có đủ tương đương tối tăm khí chất nhân vật, tại hắn lý giải trung,[ Inception ] là bộ phức tạp, trí tuệ động tác điện ảnh, mà Dom Cobb nhân vật này có không sáng rọi, mà ngày càng khiến hắn không chịu nổi gánh nặng bí mật, phía trước trao đổi trong, Christopher - Nolan cũng không chỉ một lần nói qua khiến hắn vi nhân vật gia tăng càng nhiều âm u cấp độ.

Christopher - Nolan nhìn nhìn đồng hồ, nói,“Ta trưa nay còn muốn đi tham gia thử vai, thời gian chênh lệch không nhiều , ngươi có thể tại kịch tổ nơi nơi xem xem, ta muốn đi phòng thử vai .”

Matthew trong ánh mắt mây đen dày đặc, tựa hồ có không giải được ưu sầu, hắn tùy ý khoát tay,“Ngươi đi bận rộn đi.”

“Tái kiến, Cobb.” Christopher - Nolan chào hỏi, lập tức ly khai văn phòng, đi hướng phòng thử vai trên đường, đối trợ thủ nói,“Thông tri đi xuống, từ hôm nay trở đi, kịch tổ tất cả mọi người muốn đem Matthew - Horner xem như Dom Cobb.”

Matthew rời đi kia gian văn phòng, tại studio trung chuyển một vòng, lại nhìn nhìn mặt khác bố cảnh thiết trí, sau đó đi đối diện một loại nhỏ studio, kịch tổ liền tại bên kia cử hành thử vai.

Vừa đi đến studio cửa, còn chưa đi vào đâu, nghênh diện liền có một cao một thấp hai nữ nhân đi tới.

Nhìn thấy cái kia cao nữ nhân, Matthew chủ động hô,“Buổi sáng hảo, Julia.”

Kia hai nữ nhân cũng thấy được hắn, cao nữ nhân dẫn đầu dừng lại cước bộ, cười đáp lại,“Buổi sáng hảo, Matthew.”

Cao nữ nhân là Julia - Roberts, Matthew cùng nàng tại một ít hoạt động thượng gặp qua, lùn nữ nhân rõ ràng muốn tuổi trẻ rất nhiều, mười bảy mười tám tuổi bộ dáng, tướng mạo cùng Julia - Roberts có điểm tương tự, bất quá càng thêm tinh xảo.

Hắn lập tức nghĩ đến trong giới một ít nhàm chán nghe đồn, đoán được này nữ hài hẳn là Julia - Roberts chất nữ.

Nhưng Matthew không có nhiều lời, chung quy song phương không tính là nhiều thục, chỉ là cùng Julia - Roberts hàn huyên vài câu, liền vào studio.

Vài câu ở giữa, hắn liền hỏi rõ , Julia - Roberts là mang theo chất nữ Emma - Roberts lại đây tham gia Ariadne này một nhân vật lần đầu thử vai.

“Julia - Roberts tự mình cùng đi thử vai, phỏng chừng là đối với này một vai tình thế bắt buộc .”

Vừa nói thầm , Matthew vừa đi vào studio, sau đó tìm công tác nhân viên hỏi một câu, trực tiếp hướng đi nam phụ chờ đợi khu bên kia, James - McAvoy hôm nay cũng tới tham gia thử vai .

Vừa quẹo vào một điều hành lang, mặt sau có diễn viên vội vã từ bên cạnh vượt qua.

Matthew ánh mắt nhạy bén, thấy rõ hắn diện mạo, nhướn mày, lên tiếng hô,“Tom !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 704: Tâm Đều Lạnh

Bởi đến khi gặp kẹt xe, đến Warner xưởng sản xuất thời gian có chút muộn, Tom - Hardy một đường chạy bước nhỏ vào thử vai studio, tại cửa hỏi công tác nhân viên sau, mới biết được hắn thử vai an bài ở buổi sáng mười giờ rưỡi, bất quá vẫn là cước bộ vội vàng dọc theo hành lang, hướng thử vai phòng chờ đi.

Đây là lần đầu thử vai, cũng không cần thượng trang, trọng yếu nhất là xem ngoại hình.

Tom - Hardy đối với chính mình ngoại hình tương đương có tin tưởng, tuy rằng phát triển vẫn không thuận lợi, nhưng dáng người thủy chung bảo trì thực hảo, hơn nữa tại Anh quốc độc lập giới điện ảnh dốc sức làm chịu khổ nhiều năm, tự nhận là kỹ xảo biểu diễn cũng tương đương không sai.

Huống hồ, đạo diễn Christopher - Nolan cùng hắn giống nhau là người Anh, có tiếng thích sử dụng Anh quốc diễn viên, đây cũng là hắn ưu thế sở tại.

Tại Anh quốc độc lập giới điện ảnh đau khổ giãy dụa nhiều năm, thủy chung hỗn không ra danh tiếng sau, có lẽ đây là có thể một lần nữa giết vào Hollywood cơ hội.

Anh quốc thị trường quá nhỏ, giới cũng quá nhỏ, lại chen quá nhiều nhân, cơ hội cũng liền trở nên quá ít .

Hollywood mới là Anh quốc diễn viên chân chính đường ra.

Hắn cũng không có mù quáng lạc quan, bởi vì trong kịch tổ có ác mộng bình thường nhân vật.

Nhớ năm đó, đại hảo cơ hội đặt ở trước mặt hắn, mắt thấy tương lai liền muốn bắt đầu lòe lòe tỏa sáng, lại bị nhân một bàn tay chụp xuống thiên không, dẫn đến đến hiện tại cũng không có trở thành đại minh tinh.

Người nọ lại giống Minh Nguyệt như vậy treo tại thiên không, che lấp sở hữu tinh tinh.

Chỉ cần người nọ danh tự cùng gương mặt xuất hiện ở trong đầu, Tom - Hardy liền cảm giác tim đập nhanh, người nọ như thế nào liền có thể vô sỉ đến cái loại tình trạng này? Dùng như vậy ti bỉ âm hiểm thủ đoạn đến đối với hắn?

Nguyên bản, biết được người nọ muốn diễn viên chính này bộ phim, hắn một độ không tưởng lại đây tham gia thử vai.

Nhưng tiền tư sau tưởng, sự tình đã qua đi nhiều năm như vậy, đối phương khả năng sớm liền đem hắn quên đi.

Liền tính là nhớ rõ, một đang hot ngôi sao tuyến đầu đáng giá cùng hắn loại này miễn cưỡng xem như tam lưu tiểu minh tinh nhân so đo sao?

Lại nói, hắn đều tôi luyện lâu như vậy, chẳng lẽ còn sẽ e ngại đối phương?

Tom - Hardy cảm giác, chính mình liền tính mặt đối mặt gặp Matthew - Horner, cũng có thể bình tĩnh nhìn thẳng hắn.

Tuy rằng không cần lại vội, hắn đi được vẫn là rất nhanh, từ một thân hình cao lớn nhân bên cạnh trải qua thời điểm, đột nhiên nghe được một phi thường đặc biệt thanh âm.

“Tom !”

Có người đang kêu hắn !

Này thanh âm...... Này thanh âm...... Như thế nào có điểm quen tai đâu? Tom - Hardy theo bản năng dừng cước bộ, sau đó chậm rãi quay đầu xem phía sau.

“Tom, không nghĩ tới có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi.”

Kia thanh âm tựa hồ mang theo vui sướng, phảng phất lão hữu phục như vậy, nhưng Tom - Hardy nghe vào lỗ tai bên trong, lại có chủng cảm giác không rét mà run.

Người nói chuyện là ai? Gọi lại hắn người là nào?

Tom - Hardy bởi vì chuẩn bị một lần nữa tiến quân Hollywood, lại đây thử vai khi trong lòng vẫn lửa nóng, này thanh âm lại khiến hắn trong lòng nhiệt liệt nhất điểm nhất điểm lụi tắt, độ ấm cũng tại nhanh chóng hạ thấp.

Hắn đã ý thức được người nói chuyện là ai.

Quay đầu, Tom - Hardy thấy được nhất trương vĩnh viễn đều sẽ không quên , giống như Ác Ma gương mặt.

Gương mặt này từng có bao nhiêu lần khiến hắn tại nửa đêm từ trong ác mộng bừng tỉnh?

Matthew còn nhớ rõ Tom - Hardy, năm đó người này từng cùng Jonny Lee Miller muốn đối phó hắn, cuối cùng khiến hắn làm ra Black Hawk Down kịch tổ.

Đối với hắn loại này mang thù người đến nói, làm sao có khả năng quên Tom - Hardy gương mặt?

“Nga, Tom.” Matthew bước đi hướng Tom - Hardy bên kia, đồng thời thò tay vào áo túi, nhẹ nhàng ấn một chút,“Đã lâu không gặp a.”

Tom - Hardy đứng ở nơi đó, giống như là nhìn thấy xấu thúc thúc hài tử như vậy, anh tuấn khuôn mặt muốn kiệt lực bảo trì bình tĩnh, cố tình kia phát ra từ nội tâm sợ hãi lại làm sao cũng không che được.

Matthew dừng ở Tom - Hardy ngũ thước Anh ngoài, cười nói,“Khiến ta nghĩ nghĩ, chúng ta có vài năm không gặp ?”

“Chúng ta...... Chúng ta......” Tom - Hardy chính mình đều chưa chú ý tới, hắn thanh âm có chút run rẩy,“Có...... Có bảy tám năm ......”

Thẳng thắn giảng, ở trong này gặp được Tom - Hardy, Matthew cũng rất ngoài ý muốn, chung quy chụp hoàn Black Hawk Down thời điểm, hắn rốt cuộc không tại Hollywood nhìn thấy qua Tom - Hardy, cũng không có từ bất cứ trên truyền thông xem qua tên này, còn tưởng rằng Tom - Hardy đã biến mất vô tung vô ảnh .

Không nghĩ tới, hắn thế nhưng xuất hiện ở [ Inception ] kịch tổ.

Matthew nhìn chằm chằm Tom - Hardy, trên mặt tất cả đều là tươi cười,“Chúng ta lần trước gặp mặt, là tại địa phương nào?”

Tom - Hardy lập tức nghĩ tới nào đó căn cứ quân sự phòng tắm......

Nháy mắt, một luồng ý lạnh từ lòng bàn chân nổi lên, nhanh chóng truyền khắp toàn thân, cuối cùng ngay cả tâm đều lạnh .

Rất rõ ràng, Matthew - Horner không có quên a !

Tom - Hardy trên mặt biến hóa, Matthew nhìn xem phi thường rõ ràng, lại một lần cố ý nói,“Ta tưởng đến, là tại một không quân căn cứ phòng tắm, ngươi cùng Jonny Lee Miller cùng nhau, đúng không?”

“Ta......” Tom - Hardy trong lúc nhất thời có chút lắp bắp.

Hắn phía trước cho rằng chính mình có thể thản nhiên đối mặt Matthew, đương Matthew đứng ở trước mặt khi, mới phát hiện này thật là ác mộng a.

Bởi vì từng kia vài sự, Matthew không thích người này, cũng không hi vọng tại [ Inception ] kịch tổ nhìn thấy hắn, ai cũng không hi vọng chính mình cố gắng công tác thời điểm, có đặc biệt người đáng ghét ở trước mặt lắc lư đến hoảng đi.

Có thể nhìn ra được đến, Tom - Hardy đối mặt hắn có chút khẩn trương, còn có điểm lùi bước, càng nhiều thì là sợ hãi.

Một diễn viên đi đến kịch tổ, vẫn là đang tại thử vai địa phương, muốn làm cái gì? Điểm ấy Matthew không cần hỏi cũng biết.

“Tom, ngươi tới nơi này làm cái gì?” Hắn đầu tiên là cố ý hỏi một câu, tiếp sáng tỏ gật đầu,“Ta biết, ngươi tính toán tham gia hôm nay thử vai, muốn đạt được một nhân vật, đúng không?”

Nghe nói như thế, Tom - Hardy không đáp lại, nhưng không biết vì sao, có cổ muốn vắt chân chạy ra studio xúc động.

Matthew lại nở nụ cười, cười đến tựa hồ đặc biệt vui vẻ,“Có thể với ngươi tại một kịch tổ công tác, thật sự rất cao hứng.”

Tom - Hardy nhìn Matthew liếc nhìn, cao hứng? Hắn có cái gì khả cao hứng ?

“Kịch tổ muốn đi toàn cầu các nơi lấy cảnh quay chụp.” Matthew không nhanh không chậm nói,“Đến lúc đó có thể ở Phi Châu kia vài quốc gia nhìn thấy ngươi, thật là một kiện cao hứng sự tình.”

Hắn ngay sau đó còn nói thêm,“Quên nói cho ngươi , James - McAvoy cũng ở đây kịch tổ.”

Tom - Hardy đương nhiên còn nhớ rõ James - McAvoy, kia đồng dạng là một khốn kiếp.

Đến nay, Anh quốc giới giải trí còn truyền lưu một về Matthew - Horner, James - McAvoy cùng Michael - Fassbender chỉnh nhân truyền thuyết, bất quá không ai có thể cầm ra chứng cớ, cũng chỉ là truyền lưu.

Nhưng hắn cũng tham dự qua Band of Brothers, biết nào đó sự chân thật từng xảy ra.

“Phi Châu là rất thú vị địa phương.” Matthew phảng phất lão bằng hữu như vậy, trịnh trọng nhắc nhở nói,“Tom, ngươi muốn là có thể đi Phi Châu quay chụp, nhất định phải làm tốt an toàn phòng hộ, nghe nói chỗ đó rất loạn, việc gì cũng có khả năng phát sinh.”

Lời này khiến Tom - Hardy không tự giác liền tưởng đến Jonny Lee Miller, người nọ tại Black Hawk Down sau, bị mỗ bàn cũng không tồn tại băng ghi hình làm được giống như đầu không phải đều bình thường , còn có trong lời đồn Band of Brothers trường quay đôi nam nữ kia, bọn họ nhưng là càng thêm bi thảm a......

Theo bản năng , hắn kẹp chặt hai chân, mồ hôi lạnh từ trên trán lăn xuống dưới.

Matthew thanh âm dần dần trở nên bình thản,“Cần ta cùng Christopher - Nolan chào hỏi sao? Chúng ta là lão bằng hữu , ta giúp ngươi một phen, không cần khách khí.”

Tom - Hardy tưởng cũng không có tưởng, liền cự tuyệt nói,“Không...... Không cần.”

Giống loại này xấu đến xương cốt bên trong nhân, chủ động mở miệng nói muốn giúp hắn, mặt sau không có khác ý đồ, đánh chết hắn đều không tin tưởng.

Người này nhất định là có kế hoạch ! tuyệt đối là tưởng hại hắn a !

Từ Band of Brothers trường quay nhận thức này Matthew - Horner đến hiện tại, hắn hại bao nhiêu nhân?

Cụ thể không phải rất rõ ràng, nhưng Tom - Hardy cảm giác giống hắn như vậy người bị hại nhất định nhiều đếm không xuể.

Vì nhân thân an toàn suy xét, vì về sau giấc ngủ suy nghĩ, vì phía sau ...... Không đúng, đối phương hẳn là không như vậy biến thái.

Cũng không nhất định a? Phi Châu bên kia hắc nhân nghe nói cái gì cũng dám làm......

Nghĩ đến đây, Tom - Hardy cường hành xả ra một khó coi tươi cười,“Ôm...... Xin lỗi.” Hắn hít sâu một hơi, cố gắng khiến lời nói ra khỏi miệng bình thuận, tối thiểu thoạt nhìn không thể thua trường hợp,“Matthew, của ngươi hảo...... Hảo ý, ta tâm lĩnh , ta bỗng nhiên nghĩ đến còn có điểm việc gấp phải làm, tất yếu đi.”

Nói xong, hắn cũng không đợi Matthew đáp lời, xoay người chuẩn bị vòng qua Matthew đứng thẳng địa phương, còn lo lắng Matthew giống độc xà như vậy cắn hắn, cố ý vòng qua ngũ thước Anh, cơ hồ dán hành lang vách tường, vòng qua.

Sau đó, Tom - Hardy một trận gió dường như chạy mất.

Matthew nhìn Tom - Hardy chạy ra studio, không khỏi lắc lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ đến, thực ra Tom - Hardy tiến vào kịch tổ cũng rất có ý tứ , đến lúc đó đi Phi Châu quay phim, có thể nghĩ biện pháp an bài một hồi đen trắng đại chiến.

Nhưng hai người nam nhân làm cơ...... Hắn lông tơ dựng ngược, nhanh chóng ngừng lại, không lại miên man suy nghĩ.

Matthew xác định Tom - Hardy ly khai studio, tiếp tục triều diễn viên phòng chờ đi, vừa đi vừa thò tay mò vào túi, ấn ngừng phía trước mở ra ghi âm quấy nhiễu khí.

Sớm ở mấy năm trước, hắn liền tùy thân trang bị này ngoạn ý, đây cũng là Helen - Hermann cực lực yêu cầu .

Matthew là bán nhân thiết phi thường thành công ngôi sao, nhưng người khác không biết hắn, Helen - Hermann lại phi thường rõ ràng hắn là người thế nào, vì phòng ngừa bị người ghi âm dẫn đến nhân thiết sụp đổ, chuyên môn khiến Matthew tiêu phí số tiền lớn mua tiên tiến nhất quấy nhiễu khí.

Không chỉ là ghi âm, điện tử tín hiệu đồng dạng có thể làm nhiễu.

Từ trên trình độ nhất định đến nói, đây cũng là Matthew nhân thiết không có sụp đổ một nguyên nhân.

Đi đến diễn viên phòng nghỉ, Matthew tìm đến James - McAvoy, cũng không quản mặt khác chờ đợi thử vai diễn viên nghĩ như thế nào, hắn trực tiếp ngồi ở James - McAvoy bên cạnh trên ghế, cùng hắn hàn huyên một hồi.

Hắn đem gặp được Tom - Hardy sự đơn giản cùng James - McAvoy nói nói.

“Ngươi việc này làm được không đúng a !” James - McAvoy đầy mặt chính khí,“Ngươi hẳn là khiến Tom - Hardy tiến tổ a, như vậy chúng ta tại kịch tổ sẽ nhiều ra rất nhiều lạc thú.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 705: Bình Mới Rượu Cũ

Phòng chờ trung dị thường im lặng, mặt khác tham gia thử vai diễn viên, ánh mắt thường thường từ Matthew cùng James - McAvoy trên người đảo qua, đã có ý tranh đoạt trong đó một nam phụ, bọn họ đương nhiên biết phim nam chính là ai, này hạng mục sở dĩ như thế hấp dẫn nhân, chính yếu là chính là Christopher - Nolan cùng Matthew - Horner hai người.

Đặc biệt là Matthew - Horner, căn bản chính là thành công đại danh từ, cọ hắn nhiệt độ được hoan nghênh khả năng càng lớn.

Tình huống hiện tại lại là Matthew - Horner cùng bọn họ một đối thủ cạnh tranh phi thường quen, thoạt nhìn quan hệ rất không đơn giản.

Nhìn James - McAvoy, không ít người trong lòng bắt đầu oán giận: Ngươi nhận thức Matthew - Horner, sớm điểm nói a, làm gì ngoạn thử vai này mấy hư ? Làm mọi người đều lãng phí thời gian.

Mọi người nguyên bản đều là tại cùng trên bình đài chơi trò chơi, ngươi trực tiếp lộng một siêu cấp ngoại quải lại đây, để cho người khác lại như thế nào ngoạn?

Có Matthew - Horner như vậy đùi vàng, lấy xuống như vậy một vai phụ còn không phải phân phút sự tình.

“Thiếu Tom - Hardy như vậy thú vị nhân......”

Mặc kệ người khác cái nhìn cùng ý tưởng, James - McAvoy không ngừng đối Matthew lắc đầu,“Rất tiếc nuối ! ngươi không cảm thấy tương lai kịch tổ thiếu điểm cái gì sao?”

Thực ra hắn đã gặp qua Christopher - Nolan , thử vai càng nhiều là đi trình tự, chung quy kịch tổ làm thanh thế quy mô hạo đại thử vai, hấp dẫn đến không thiếu trong giới nổi danh diễn viên tham gia, không thể nói đình liền đình, hơn nữa dừng lại đối với tuyên truyền cũng phi thường bất lợi.

Matthew nhún vai,“Này không thể trách ta.”

James - McAvoy cố ý oán giận nói,“Khẳng định là ngươi đem hắn dọa chạy.”

“Bằng không như vậy.” Matthew chăm chú nói,“Ta để người hỏi thăm một chút hắn ở nơi nào trụ, ngươi tự mình tới cửa thỉnh hắn?”

James - McAvoy hàm hồ này từ,“Ta hỏi một chút Michael nói sau đi.”

“Michael đâu?” Matthew nhớ tới Michael - Fassbender,“Hắn còn chưa đến Los Angeles?”

“Không có.” James - McAvoy lắc đầu,“Hắn còn tại Pháp quốc quay chụp Quentin - Tarantino Inglourious Basterds, phỏng chừng muốn cuối tuần mới có thể qua đến thử kính.”

Matthew gật gật đầu, lúc này có kịch tổ công tác nhân viên lại đây thông tri James - McAvoy đi phòng thử vai, đẳng James - McAvoy hướng đi phòng thử vai, hắn cũng đứng dậy ly khai nơi này.

Kịch tổ thử vai muốn duy trì liên tục hơn nửa tháng, tuy rằng James - McAvoy cùng Michael - Fassbender thông qua thử vai tỷ lệ thật lớn, nhưng tại kết quả chính thức đi ra phía trước, ai cũng không thể cam đoan.

Matthew cứ việc trên danh nghĩa người sản xuất, bất quá tại Dom Cobb ngoài nhân vật mặt trên, không có quá nhiều phát ngôn quyền, kịch tổ quyền lực lớn nhất người là Christopher - Nolan.

Đây cũng là Christopher - Nolan cùng Warner hợp tác sau, lần đầu tiên thoát khỏi Charles Roven, độc lập sản xuất.

Theo sau vài ngày trong, Matthew như cũ mỗi ngày đúng hạn đến kịch tổ, trừ tập luyện chính mình vai diễn, đọc một ít cùng mộng cảnh tương quan bộ sách, còn sẽ cùng Christopher - Nolan trao đổi, có khi cũng sẽ cùng Michael - Cain cùng Cillian - Murphy dàn dựng kịch.

Từ này hai người trên người, Matthew cũng biết, hắn ban sơ cũng không phải Nolan đệ nhất nhân tuyển, phim sớm nhất quy hoạch khi, Nolan từng mời “Batman” Christian - Bale đảm đương nam chính, nhưng Bale bởi vì [ chung kết giả 4] thời gian quay chụp xung đột mà cự tuyệt Nolan hảo ý, sau đó Nolan rất nhanh nghĩ tới từng hi vọng tại tên hề thượng hợp tác hắn, lúc này mới có sự tình sau đó.

Mặc kệ Nolan sớm nhất trúng ý ai, này nam chính hiện tại đã là hắn .

Matthew rất rõ ràng, hắn cần một bộ box office cùng danh tiếng đại bạo phim, đến vãn hồi [ Hancock ] cạn kiệt bộ phận thị trường kêu gọi lực.

Lúc trước hắn chỉ nhớ rõ đây là Will - Smith hỏa bạo điện ảnh chi nhất, lại chưa từng nghĩ đến này bộ phim thật sự rất nát.

Xác thực điểm đến nói, từ biểu diễn Band of Brothers tiểu vai phụ bắt đầu tính lên,[ Hancock ] là hắn sở hữu phim trung xấu nhất một bộ.

Này bộ phim lấy được thương nghiệp bên trên cự đại thành công, tiêu hao mất lại là hắn nhiều năm tích lũy, loại này tiêu hao thường thường cần vài bộ phim tài năng bổ về đến.

Lo lắng [ Hancock ] sẽ liên lụy đến mặt sau diễn viên chính phim, Matthew cũng tại khiến Helen - Hermann cùng Disney ảnh nghiệp cùng Buena Vista International câu thông, vi [ Fast and Furious 4] chế định càng thêm xuất sắc tuyên truyền phát hành sách lược.

Bất quá, chính hắn tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở [ Inception ] mặt trên, Christopher - Nolan đối với diễn viên cùng nhân vật yêu cầu, so Stephen - Sommers cao nhiều lắm.

Tại phim bắt đầu quay chụp phía trước, hắn nhất định phải hiểu rõ Dom Cobb nhân vật này.

Matthew sớm ở năm nay năm ngoái liền lấy đến kịch bản, trong lúc vẫn cùng Christopher - Nolan bảo trì liên hệ câu thông, trừ quay chụp [ bộ đội đặc chủng ] trong lúc, vẫn nghiên cứu Dom Cobb này nam chính, vì thế làm đại lượng bút ký.

Tuy rằng hắn làm không được giống Heath - Ledger như vậy cố chấp cùng điên cuồng, nhưng cũng lấy chính mình phương thức cùng Dom Cobb thành lập tình cảm liên hệ.

Đối với nhân vật này, hắn là kịch tổ trừ bỏ Christopher - Nolan bản nhân ngoại, lý giải nhiều nhất nhân.

Matthew vì cái này nhân vật chuẩn bị, chủ yếu chia làm hai phương diện.

Một là tính cách hành vi phân tích mang vào, hai là dùng thực tế hành động dựng đứng Dom Cobb hình tượng.

Người sau thoạt nhìn rất dễ dàng, cũng khiến một ít cái gọi là chuyên gia rất khinh thường, thực ra trọng yếu phi thường, Matthew tại ngày đầu tiên đến kịch tổ chính thức báo danh sau, tất cả đều lấy một loại đặc hữu hình tượng xuất hiện ở trong kịch tổ.

Tây trang giày da, tiêu trí màu nâu vàng tóc, điển hình trung sản phái đoàn, nhưng khuôn mặt thoáng hiển tang thương, râu ria xồm xàm.

Xác lập nhân vật hình tượng, mới có khả năng càng thêm xâm nhập đào móc nhân vật này.

Dom Cobb là phim xỏ xuyên qua thủy chung nam chính, cũng là Matthew rất ít biểu diễn tâm lý rối rắm loại phức tạp nhân vật.

Trong kịch bản, hắn chủ yếu nhiệm vụ là suất lĩnh hắn tinh anh đoàn đội, cùng nhau hoàn thành gian khổ đạo mộng nhiệm vụ, đánh cắp tình báo. Đạo mộng chỉ là thông thường nghiệp vụ, đối Cobb mà nói, đối này sinh mệnh uy hiếp lớn nhất không hơn muốn bị bách vi hành động mục tiêu cài vào ý thức, hoàn thành một hạng phạm tội kế hoạch.

Đương nhiên, Dom Cobb tuyệt đối không phải một lãnh khốc vô tình phạm tội chuyên gia, tại nữ nhân trước mặt, hắn uy hiếp để người không thể tưởng tượng, nguyên nhân vì này, hắn chức nghiệp kiếp sống mới có khả năng phát sinh nghịch chuyển.

Matthew cá nhân lý giải có lẽ phiến diện, cũng có lẽ có sở bất công, bất quá có chuyện phi thường xác định, này nam chính là hắn qua lại không có diễn qua loại hình.

Hancock nội tâm cũng rất thống khổ, nhưng hắn là bị bản thân “Ký ức thiếu sót” Khốn nhiễu, dẫn đến mê mang hoang mang; Dom Cobb này một nhân vật là vì làm người khác mộng cảnh phức tạp, cuối cùng đưa tới vô số mầm tai vạ, luận nội tâm thống khổ trình độ, nhưng cùng The Aviator bên trong Howard - Hughes cùng so sánh.

Nghiên cứu nhân vật này, Matthew rất khó không tưởng đến Leonardo - DiCaprio, chung quy từng kia bộ điện ảnh cho hắn lưu lại qua tương đối khắc sâu ấn tượng, mơ hồ nhớ rõ [ Inception ] cũng là Leonardo - DiCaprio tại [ tàu Titanic ] sau, truyền lưu độ rộng nhất điện ảnh.

Hôm nay, Leonardo - DiCaprio từ năm đó [ tàu Titanic ] thần tượng tiểu soái ca, triệt để chuyển biến thành thâm trầm lão nam nhân -- cứ việc có người than thở “Mĩ nam Trì Mộ”, kết luận Tiểu Lý đã trưởng tàn, nhưng một nam nhân kỹ xảo biểu diễn đầy đủ bù lại hắn trên bề ngoài thay đổi.

Đương nhiên, Matthew không như vậy xem.

Đây là sở hữu biến tàn nhân bản thân tâm lý an ủi.

Giống hắn như vậy oai hùng bất phàm nam nhân, chưa bao giờ cần cái gì thứ linh tinh đến bù lại trên ngoại hình chỗ thiếu hụt, bởi vì hắn không có chỗ thiếu hụt !

Matthew nghiên cứu trong kịch bản nam chính, thực ra cùng hắn từng xem qua Leonardo - DiCaprio có điều bất đồng, rõ rệt nhất một điểm, chính là Christopher - Nolan vì phù hợp hắn đặc điểm, cũng là vì bày ra hắn cho tới nay ở trong điện ảnh bán điểm, vì Dom - Cobb thiết lập không sai thân thủ, còn có mấy trường tương quan cảnh hành động.

Bất quá, này mấy vai diễn số lượng hữu hạn, hơn nữa Christopher - Nolan minh xác nói cho Matthew, hắn còn chưa nghĩ đến như thế nào sử dụng này mấy cảnh hành động, muốn hay không chân chính gia nhập đến cuối cùng thành phiến trong.

Thời gian rất nhanh tiếp cận cuối năm, Matthew thành công thành lập Dom Cobb này một nhân vật sau, không có tiếp tục giải đọc đi xuống, quá độ giải đọc đối với diễn viên đến nói chỗ hỏng xa xa lớn hơn thu hoạch, Christopher - Nolan thực ra chính là tưởng chụp một bộ phân biệt với bỏng thương nghiệp điện ảnh, bản thân không có quá nhiều ý tưởng.

Có lẽ đám fan Nolan không như vậy xem, nhưng đây là tình hình thực tế.

Trên thực tế, từ [ khai chiến thời khắc ] bắt đầu, Christopher - Nolan liền triệt để từ độc lập phiến đạo diễn chuyển hình trở thành phim thương mại đạo diễn, cho dù là này bộ [ Inception ] kịch bản nhìn như phức tạp, nhưng cũng không đến mức tối nghĩa đến đem nhân xem điên, Christopher - Nolan cũng không phải vì đem nhân làm hồ đồ mới muốn chụp bộ điện ảnh này.

Dù cho không ổn định tinh thần trạng thái cùng không thể tin logic suy luận vẫn là Nolan điện ảnh trung lặp lại xuất hiện chủ đề, nhưng nếu thật giống Memento như vậy làm, Warner Bros chắc điên mất, dù cho có Dark Knight thành công, cũng sẽ ra tay can thiệp.

Lại nói, đối với Matthew như vậy trong nghề nhân sĩ, trong tay kịch bản nhìn như mới mẻ độc đáo đột phá, nhìn như sáng ý vô cùng, nhìn như không có chỗ hở, rõ ràng thuộc về truyền thống phim mạo hiểm một loại biến dị, hình thức tắc đổi thang mà không đổi thuốc.

Trên bản chất tựa như Dark Knight như vậy.

Chỉ cần là thương nghiệp đại chế tác, Matthew liền có tin tưởng có thể khống chế nhân vật.

Đại khái là từng hữu hạn vài lần xem độc lập phim văn nghệ lưu lại bóng ma, hắn đối với kia vài điên điên khùng khùng cùng điên loạn bàn biểu diễn thủy chung đều không thể lý giải.

Có lẽ hắn một đời đều trở thành không được chuyên nghiệp nhân sĩ trong miệng kỹ xảo biểu diễn phái.

Nhưng này tại Matthew trong mắt căn bản tính không được cái gì, hiện tại cần tiền có tiền, muốn danh có danh, làm gì muốn đi diễn không thích không thư thái lại chán ghét gì đó tìm tội thụ?

Kia không phải vì lấy lòng một nhúm người mà ghê tởm chính mình sao?

Lấy hắn hiện tại địa vị, căn bản không cần như vậy làm.

Cho nên, tại mười hai tháng ba mươi hào ngày đó thu đến Oscar phiếu bầu sau, Matthew đối với đương giám khảo rất có hứng thú, bản nhân tham dự Oscar cạnh tranh liền hứng thú thiếu thiếu .

Lấy đến Oscar phiếu bầu, hắn không có nóng lòng bỏ phiếu, cự ly học viện thu về phiếu bầu còn có thời gian rất lâu, có thể đợi xem.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 706: Càng Nổi Danh Da Mặt Càng Dày

2009 năm tân niên vừa qua khỏi,[ Inception ] kịch tổ kết thúc diễn viên thử vai công tác, xác định một loạt chủ yếu nhân vật nhân tuyển, trừ Matthew đóng vai nam chính Dom Cobb, cũng chính là Christopher - Nolan thiết lập “Kẻ trộm giấc mơ” Ngoài, mặt khác nhân vật cũng tìm đến tương đối ứng diễn viên.

Trong đó, đội quân tiền tiêu giả Arthur do James - McAvoy đóng vai,“Ngụy trang giả” Eames diễn viên là Michael - Fassbender.

Matthew đề cử hai nhân tuyển đều không ra ngoài ý muốn thông qua thử vai.

Mặt khác, Emma - Roberts tại Julia - Roberts dưới sự trợ giúp, đạt được “Trúc Mộng sư” Ariadne một góc; Anne - Hathaway ký xuống diễn viên hợp đồng, sắp xuất diễn Dom Cobb thê tử “Mị Ảnh” Meyer.

Lại chính là cùng Christopher - Nolan trường kỳ hợp tác hai vị diễn viên .

Cillian - Murphy đóng vai đặt móng mục tiêu Fisher, Michael - Cain tắc biểu diễn kiến trúc học giáo thụ Miles.

Này hai người được công nhận Christopher - Nolan ngự dụng diễn viên.

Còn có chính là Watanabe Ken đóng vai Nhật Bản lão bản .

[ Inception ] diễn viên đội hình có thể nói là tinh quang rạng rỡ, phía sau màn thành viên tổ chức đồng dạng cường đại, bao gồm Christopher - Nolan ở bên trong, kịch trung nhiếp ảnh chỉ đạo, cắt nối biên tập, trang phục thiết kế, đặc hiệu giám sát đám người, đều là giải Oscar tòa thượng khách quen, này mấy Hollywood công nghiệp hệ thống hạ đứng đầu nhân tài, sẽ tụ tập đầy đủ nhất đường.

Tỷ như phối nhạc, liền do Hollywood đứng đầu thương nghiệp phối nhạc đại sư Hans - Zimmer đến tạo ra.

Sở hữu chủ yếu diễn viên tại kịch tổ tập kết đệ nhất thiên, Warner Bros triệu tập một hồi thanh thế hạo đại tin tức tuyên bố hội.

Truyền thông phóng viên ánh mắt chủ yếu tụ tập ở Matthew cùng Christopher - Nolan trên người.

Đây là rất bình thường sự tình, cùng một kịch tổ trong, vĩnh viễn đều có chủ yếu và thứ yếu chi phân, nhân vật chính cùng đạo diễn nhận đến chú ý, đương nhiên là mặt khác nhân viên không thể so sánh .

Bởi Dark Knight toàn cầu box office sắp đột phá mười ức dollar, Christopher - Nolan tân phim được chú ý.

Hỏi qua nhất chúng vai phụ diễn viên, các phóng viên đầu tiên hỏi là tân phim đề tài, Christopher - Nolan cũng mơ hồ nói một chút, nội dung cụ thể khẳng định sẽ không nói, chỉ là lộ ra cùng mộng cảnh cùng ăn trộm có liên quan.

Phóng viên cũng rõ ràng không có khả năng hỏi ra phim nội dung, mặt sau vấn đề chuyển tới Matthew cùng Christopher - Nolan hợp tác thượng.

“Nolan đạo diễn, đây là ngươi lần đầu tiên cùng Matthew hợp tác.”

Đến từ Hollywood Reporter phóng viên dẫn đầu hướng Christopher - Nolan đặt câu hỏi,“Xin hỏi ngươi vì sao lựa chọn Matthew ra nhậm nam chính”

Christopher - Nolan cười nói,“Hiện tại Matthew trên người có một loại thành thục sau ưu nhã.” Hắn nhìn Matthew liếc nhìn, không chút nào keo kiệt tán dương chi từ,“Matthew trên người có một loại không chịu thời gian ảnh hưởng đặc chất, thật giống như một cái khác Jack - Nicholson hoặc là Al - Pacino.”

Hắn đột nhiên tăng thêm ngữ điệu,“Matthew sẽ là vĩnh viễn điện ảnh ngôi sao !”

Loại này gần như thổi phồng mà nói, từ một thương nghiệp đại đạo diễn trong miệng nói ra, đương nhiên so từ giải trí phóng viên trong miệng toát ra đến, để người càng thêm thư thái.

Phóng viên lại hỏi Christopher - Nolan mấy cái về phim vấn đề, mục tiêu cuối cùng chuyển tới Matthew trên người.

Đến từ [ Entertainment Weekly ] phóng viên đứng lên hỏi,“Matthew, là cái gì thúc đẩy ngươi cùng Nolan đạo diễn lần này hợp tác?”

Loại này vấn đề, Matthew lời nói dối thuận miệng liền đến,“Một phi thường xuất sắc kịch bản.” Mỗi một lần phỏng vấn, hắn đều là chế tác đề tài cao thủ, lần này cũng không ngoại lệ,“Thẳng thắn giảng, ta lần đầu tiên nhìn thấy Nolan đạo diễn đưa tới được kịch bản, ta không có xem hiểu trong đó cố sự.”

Một khác danh đến từ Empire phóng viên hỏi,“Ngươi hiện tại xem hiểu sao?”

Matthew không có ngay mặt trả lời, lộ ra vẻ tươi cười, không nhanh không chậm nói,“Này cố sự tại Nolan đạo diễn trong đầu đã chuẩn bị mười năm lâu, hắn đối với nó rõ như lòng bàn tay, nhưng ta nhưng là đọc vài lần mới dần dần bắt lấy yếu lĩnh, sau đó ta liền bị mê hoặc.”

Vừa Christopher - Nolan không chút do dự thổi phồng hắn, hắn đương nhiên cũng muốn không mặt không mũi thổi phồng trở về,“Đây là một phi thường to lớn khái niệm, đến hiện tại mới thôi nhân vật chuẩn bị trung, Nolan đạo diễn bang ta rất nhiều, hắn đem của ta nhân vật thiết lập hảo, vì ta sơ lý nhân vật, nói cho ta biết muốn cùng nhân vật thành lập tình cảm liên hệ.”

Nói tới đây, Matthew tăng thêm ngữ khí,“Này thật là một rất xuất sắc kịch bản, Nolan đạo diễn khẳng định sẽ mang đến một bộ phi thường có trùng kích lực điện ảnh, đầu năm nay muốn chụp một bộ đầy đủ mới mẻ độc đáo điện ảnh rất khó, nhưng Nolan đạo diễn đã chứng minh qua, hắn ở phương diện này có thể làm đến tốt nhất.”

Các phóng viên xem xem Matthew, lại xem xem ngồi ngay ngắn Christopher - Nolan, này hai người ngươi một lời ta một câu, hận không thể đem đối phương bưng đến trên trời đi.

Quả nhiên, Hollywood da mặt dày không chỉ là ngôi sao, còn có đạo diễn, càng có danh da mặt càng dày.

“Vừa Christopher - Nolan đạo diễn nói đây là một bộ về mộng cảnh điện ảnh.”

Vấn đề đến Matthew bên này, tự nhiên sẽ hướng một ít mặt khác phương diện mở rộng, một danh nữ phóng viên đứng lên hỏi,“Matthew, ngươi làm qua cái gì có ý tứ mộng sao?

Này vấn đề tương đương nhàm chán, bất quá Matthew vẫn là hồi đáp,“Ta rất ít nằm mơ, khi ta đầu dính lên gối đầu kia trong nháy mắt, đại não liền mệt được thầm nghĩ lập tức ngủ đông vài giờ. Đương nhiên, đại đa số mộng ta đều không nhớ rõ , thật giống như ta chưa từng có làm qua.”

Hắn cố gắng đem phóng viên hỏi thiên vấn đề kéo về đến chính quy thượng,“Trên thực tế, vì bộ điện ảnh này ta còn nếm thử đi đọc Freud [ mộng phân tích ], nhưng ta rất nhanh liền đọc không nổi nữa, sau đó ta liền đi tìm Nolan đạo diễn nói chuyện phiếm, này càng có giúp.”

Đây là khó được nói thật, Christopher - Nolan cho hắn kia mấy quyển sách, đến hiện tại cũng không có xem xong.

Giống triết học tư biện linh tinh gì đó, đối với hắn đến nói thật sự quá mức tối nghĩa.

Matthew hơi thoáng tạm dừng, nhanh chóng cướp đoạt đại não tổ chức ngôn ngữ, còn nói thêm,“Thông qua cùng Nolan đạo diễn trao đổi, ta biết chúng ta mỗi người đều phải áp lực rất nhiều chuyện -- tình cảm, ý tưởng, sau đó khi chúng ta nằm mơ khi, chúng ta sẽ lầm cho rằng chính mình trong hiện thực. Chỉ có khi chúng ta tỉnh lại khi, mới sẽ phát hiện loại này hiện thực chỉ tồn tại ở chúng ta đại não trung.”

Có một phóng viên đứng lên hỏi,“Chính ngươi giấc mộng là cái gì? Có thể nói nói sao?”

“Ta cá nhân ?” Matthew không tưởng ở loại này vấn đề bên trên làm quá nhiều dây dưa, nói thẳng,“Tiếp tục làm một phát triển ở màn ảnh diễn viên, diễn một ít hảo nhân vật, tận lực vi người xem hiện ra tốt nhất bản thân.”

Này đương nhiên chỉ là giấc mộng một tiểu bộ phận, còn lại giấc mộng so với này mấy vĩ đại cao thượng nhiều lắm.

Có lẽ Hollywood tràn ngập rất nhiều giấc mộng so với hắn càng thêm rộng lớn nhân, nhưng kia những người này giấc mộng tuyệt đại đa số chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại giấc mộng trên phương diện, mà hắn giấc mộng sẽ nhất nhất thực hiện.

Đương nhiên, thực hiện này mấy giấc mộng còn có một lớn nhất trở ngại.

Cái kia trở ngại phi thường khủng bố, khủng bố đến hắn cũng không dám đề kia chỉ Thần Thú danh tự.

Tin tức tuyên bố hội chấm dứt, Matthew cùng Christopher - Nolan cùng nhau hướng phòng nghỉ đi.

“Kịch tổ sẽ ở năm nay Oscar trao giải điển lễ sau bắt đầu quay chụp.” Christopher - Nolan dặn dò nói,“Ngươi muốn điều chỉnh tốt lịch phát hành.”

Hắn biết Hollywood sở hữu đại bài diễn viên đều sự vụ bận rộn, cũng không chỉ Matthew chính mình.

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta biết.” Hắn trước tiên đánh tiêm phòng,“Quay chụp trong lúc ta muốn đi một lần Phi Châu, cùng kịch tổ hành trình không sai biệt lắm, ta tại Morocco cùng Liên Hiệp Quốc nạn dân thự đội ngũ hội hợp. Mặt khác, còn có [ Fast and Furious 4] một ít tuyên truyền thông cáo cần tham gia.”

“Không thành vấn đề.” Christopher - Nolan nghĩ nghĩ, nói,“Ngươi cho ta một phần nhật trình biểu.”

“Ta hôm nay khiến cho nhân phát đến ngươi hòm thư bên trong.” Matthew nói.

Christopher - Nolan cùng mặt sau tới được Michael - Cain hàn huyên lên, Matthew lấy di động ra cấp Bella - Anderson phát tin nhắn, khiến hắn đem gần nhất nửa năm hành trình biểu phát cho Christopher - Nolan, hơn nữa bảo trì cùng kịch tổ liên hệ.

Kịch tổ không có khả năng hoàn toàn dựa theo hắn hành trình biểu đến chế định kế hoạch, song phương cần ở phương diện này đều làm ra nhượng bộ, lấy đạt thành chung nhận thức.

James - McAvoy cùng Michael - Fassbender lúc này đi tới, Matthew đối với bọn họ hai vẫy vẫy tay, ba người cùng ra phòng nghỉ, triều bãi đỗ xe bên kia đi.

“Buổi tối đi ta chỗ đó?” Matthew chủ động mời nói,“Ta tìm người lộng mấy bình hảo tửu, cùng nhau uống một chén?”

“Ta không thời gian.” James - McAvoy nói,“Của ta người đại diện hẹn 20th Century Fox một vị cao quản gặp mặt.”

Michael - Fassbender cũng lắc đầu,“Ta buổi tối có ước hội.”

Nghe nói như thế, Matthew không khỏi hảo kỳ hỏi,“Ước hội? Cùng nữ nhân?”

“Ngươi lời này có nghĩa khác a !” James - McAvoy đột nhiên nở nụ cười,“Michael không cùng nữ nhân ước hội, chẳng lẽ là cùng nam nhân sao?”

Matthew cố ý nói tiếp nói,“Nói không chừng Michael nữ nhân chơi đủ, tưởng thay đổi khẩu vị đâu.”

“Ngươi so ta đi tìm nữ nhân càng nhiều.” Michael - Fassbender chèn ép nói,“Ngươi chơi chán sao?”

Matthew nhanh chóng lắc đầu,“Không có ! vĩnh viễn cũng sẽ không chán.”

Ở phương diện này, hắn không có mặt khác ý tưởng.

“Các ngươi hai rất không đứng đắn .” Michael - Fassbender đầy mặt thâm trầm nghiêm túc bộ dáng,“Sẽ đem ta loại này hảo nam nhân mang hư .”

James - McAvoy lại nói,“Coi như hết.” Hắn đối Matthew sử ánh mắt,“Ngươi biết Michael gần nhất ước hội đối tượng là loại người nào sao?”

“Không biết.” Matthew lắc đầu.

James - McAvoy thần bí hề hề nói,“Một người da đen nữ diễn viên.”

Matthew nhìn về phía Michael - Fassbender,“Ngươi sẽ không đến thật đi?”

“Hắn khẩu vị thật trọng.” James - McAvoy ngay sau đó nói.

Michael - Fassbender nhún vai,“Chơi đùa mà thôi, lại không kết hôn.” Tiến vào bãi đỗ xe, hắn hạ giọng đối Matthew cùng James - McAvoy nói,“Đề nghị các ngươi cũng tìm thích hợp thử xem, làn da trơn, thể lực hảo, mềm dẻo tính cao, thật sự rất không sai.”

James - McAvoy nghĩ nghĩ,“Nghe vào tai giống như rất không sai bộ dáng.”

Matthew tự hỏi một hồi, trong giới có phi thường xinh đẹp khêu gợi hắc nhân nữ diễn viên sao? Hắn ngược lại là không như thế nào chú ý qua.

Cùng James - McAvoy cùng Michael - Fassbender phân biệt, hắn vừa chuẩn bị lên xe, mặt sau bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân.

Tiếp, một nữ nhân kêu hắn,“Matthew......”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 707: Anne Công Chúa

Nhìn thấy có người xa lạ truy lại đây, chung quanh vài danh bảo tiêu đột nhiên từ ẩn nấp địa phương hiện thân, ẩn ẩn vây quanh Matthew, Matthew quay đầu nhìn lại, Anne - Hathaway tới lúc gấp rút vội vàng hướng đi bên này, giống như có việc gấp như vậy.

Anne - Hathaway một đầu thuận thẳng màu nâu tóc dài, cộng thêm thời trang tịnh lệ trang điểm, nhìn qua tương đương đẹp mắt.

“Ngươi hảo, Anne.” Matthew chào hỏi đồng thời, đối bảo tiêu làm thủ thế, đẳng bảo tiêu tán đi, nhìn về phía Anne - Hathaway bên kia, trực tiếp hỏi,“Ngươi tìm ta có việc sao?”

Hắn cùng Anne - Hathaway qua lại không có giao tập, ban sơ Anne - Hathaway là hỗn thanh xuân thần tượng , sau này chuyển hình vào độc lập giới, nếu nhớ không lầm mà nói,[ Inception ] là Anne - Hathaway lần đầu tiên biểu diễn nhất tuyến thương nghiệp đại chế tác.

Anne - Hathaway đi đến Matthew phụ cận, đem bởi vì vội vã đi tới có chút tán loạn tóc dài ném đến sau đầu, miệng rộng mím lên nhất tuyến tươi cười,“Matthew, ngươi có thời gian sao? Chúng ta tìm một chỗ tán gẫu?”

Matthew hảo kỳ nhìn về phía Anne - Hathaway, đối phương là trong giới có tiếng dị thường ham thích với danh lợi cái loại này nữ nhân, tìm hắn khẳng định không phải tán gẫu đơn giản như vậy.

Gần nhất này vài năm, hắn nghe vài người nhắc tới qua Anne - Hathaway, vị này đến từ New York nữ diễn viên tâm rất đại, tưởng cũng rất xa, ánh mắt lại giống như có chút vấn đề, công khai thứ nhất phú hào bạn trai là tài chính lừa dối phạm, thật vất vả mới phiết sạch sẽ, kết quả mặt sau tìm bạn trai có ăn cắp người khác họa tác đam mê, chỉ có thể lại lần nữa vứt sạch.

Từ hắn nhìn thấy bát quái tin tức, Anne - Hathaway nhất tâm muốn tìm kẻ có tiền, hôm nay kẻ có tiền chẳng những không tìm được, ngược lại lưu lại vô số phản đối tin tức.

“Là như vậy.” Anne - Hathaway nhìn Matthew liếc nhìn, nói,“Nolan đạo diễn đi tìm ngươi không có? Hắn khiến ta trước tiên tiến vào Meyer nhân vật này, đặc biệt là cùng ngươi nhiều câu thông.”

Matthew nghĩ đến Christopher - Nolan năm trước đối với hắn từng nói lời, gật đầu nói,“Cũng đối với ta có cùng loại yêu cầu.” Hắn kéo ra xe Benz cửa xe,“Lên xe đi, phụ cận có gia quán cà phê, chúng ta quá khứ trò chuyện hội.”

“Hảo.” Anne - Hathaway tựa như Anh quốc thục nữ như vậy, chậm rãi lên xe hơi, có vẻ đặc biệt có giáo dưỡng.

Matthew chui vào trong xe, đối tài xế nói,“Đi nam Buena Vista đường cái.”

Vài phút sau, xe dừng ở nam Buena Vista đường cái một nhà cao cấp quán cà phê tiền, Matthew cùng Anne - Hathaway vào quán cà phê, tìm đến một chỗ im lặng địa phương, tùy tiện điểm hai ly cà phê, tiếp tục vừa đề tài.

“Ta nghe Nolan đạo diễn ý tứ......” Anne - Hathaway như cũ mím môi đang cười,“Là muốn chúng ta tại công tác ngoài, tăng nhiều sinh hoạt bên trong trao đổi.”

Nói đến công tác, Matthew vẫn là phi thường nghiêm túc , nói,“Đây là khiến chúng ta cùng nhân vật ở giữa mau chóng thành lập càng nhiều tình cảm liên hệ.”

Anne - Hathaway nhẹ nhàng gật đầu,“Là như thế này.” Nàng cố ý hạ giọng hỏi,“Ta đây hiện tại gọi ngươi Matthew hảo đâu? Vẫn là gọi ngươi Dom Cobb?”

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Vẫn là bảo ta Matthew đi. Sinh hoạt cùng nhân vật ta luôn luôn phân được rất rõ ràng.”

Hành nghề đến nay, hắn chưa từng có khiến nhân vật quấy nhiễu đến bình thường sinh hoạt.

Giống rơi vào nhân vật không thể tự kiềm chế cùng đem nhân vật thống khổ cùng giãy dụa mang vào đến trong hiện thực đến trạng huống, đối với hắn đến nói là không thể tưởng tượng .

Có lẽ là hắn kiến thức quá ít, tại Hollywood lăn lộn mười năm, cũng chưa thấy qua loại này nhân.

“Bất quá......” Anne - Hathaway có điểm chần chờ.

Matthew còn nói thêm,“Ngày mai sự ngày mai lại nói, hôm nay ta chính là Matthew - Horner, ngươi vẫn là Anne - Hathaway.”

Anne - Hathaway không lại có dị nghị,“Hảo.”

Matthew bưng lên ly cà phê uống một ngụm, còn nói thêm,“Nếu ngươi là Meyer, đột nhiên xuất hiện ở của ta sinh hoạt trung, ta sẽ bị dọa hỏng , nói không chừng sẽ bị dọa ngất đi.”

Nghe được này mang theo chơi cười giọng điệu mà nói, Anne - Hathaway lập tức nở nụ cười, này một cười, nàng không lại là đôi môi mím lên một đường cười, mà là phá lên cười.

Sau đó, Matthew phát hiện Anne - Hathaway một cái khác đặc điểm: Đây là một nhan trị cực kỳ không ổn định nữ nhân.

Mỉm cười hoặc là không cười thời điểm, Anne - Hathaway là một vị mắt ngọc mày ngài, da trắng thắng tuyết, tươi cười ngọt ngào “Công chúa”, có Audrey - Hepburn thức ưu nhã cùng Judy - Garlan thức tươi đẹp.

Bất quá nàng một khi há miệng cười to, dứt khoát chính là một hồi Sử Thi cấp bậc tai nạn.

Này căn bản chính là một nhan trị có thể tại hơn tám mươi phân cùng phụ phân ở giữa tự do chuyển hoán nữ nhân.

May mà Anne - Hathaway tựa hồ biết tự thân trời sinh chỗ thiếu hụt, rất nhanh liền thu liễm lên tươi cười, lại biến thành hạo xỉ, da trắng thắng tuyết, tươi cười ngọt ngào “Công chúa”.

Cùng Anne - Hathaway hàn huyên một hồi, Matthew cảm giác nàng cũng không có ngoại giới nghe đồn như vậy kém, có lẽ liên tục kết giao hai lừa đảo là thật , nhưng nàng xem lên xác thật phi thường có giáo dưỡng, cùng tùy tiện mĩ thức đại nữu bất đồng, nàng ngược lại có loại ưu nhã khí chất.

Đương nhiên, làm Hollywood ngôi sao trung một thành viên, Matthew lấy tự thân liên tưởng mặt khác cùng chức nghiệp nhân, thâm thâm minh bạch nghe được là giả , nhìn thấy cũng khả năng là giả đạo lý.

Bất quá cho dù là ngụy trang, Anne - Hathaway biểu hiện ra lương hảo giáo dưỡng cùng ưu nhã khí chất, cũng sẽ không khiến hắn phản cảm, tổng so một xăm hình nữ nhân ngồi ở hắn đối diện hút thuốc nói thô tục cường thượng một trăm lần đều không chỉ.

Đáng tiếc, nàng sinh sai lầm thời đại.

Hôm nay thời đại này, Anne - Hathaway tỉ mỉ tạo ra này những nhân thiết, đã có chút lạc hậu .

Từ đại chúng góc độ xem, tuổi trẻ nên khinh cuồng, nên khoái ý ân cừu, phương diện này Matthew có thể nói là điển hình.

Vì thế, không có việc gì liền té ngã văng tục nhân ngược lại càng được hoan nghênh, bởi vì bọn họ nhân thiết thoạt nhìn càng chân.

Giống Anne - Hathaway, tiếp tục bảo trì loại này cao lớn thượng nhân thiết cũng có thể, dù cho không thể trở thành được hoan nghênh nhất nữ tính, cũng sẽ không gặp được quá nhiều phiền toái, nhưng tương lai nhẫn nại không được sửa đi tiếp địa khí lộ tuyến, nói không chừng liền sẽ khiến nhân thiết phá vỡ.

Này internet tin tức thời đại, phá vỡ nhân thiết là kiện phi thường phiền toái sự tình.

Matthew cùng Anne - Hathaway lại hàn huyên hội công tác sự tình, Anne - Hathaway đột nhiên chuyển đề tài.

“Hai ngày trước xem tin tức, nhìn thấy một về ngươi tin tức.” Nàng không hề có điềm báo nói,“Ngươi nhận đến học viện mời trở thành hội viên ?”

“Đúng vậy.” Matthew tâm tư chuyển động,“Ta cũng không nghĩ tới, có một ngày có thể vi Oscar bỏ phiếu.”

Anne - Hathaway vẫn là mang theo mỉm cười, nhìn như rất tùy ý hỏi,“Của ngươi phiếu bầu gửi qua bưu điện đi ra ngoài sao?”

Matthew lắc đầu,“Không có.” Hắn mắt nhìn Anne - Hathaway, không thể không nói, chỉ cần không trương miệng cười to, vị này nhan trị vẫn là tương đương ổn định ,“Ta phía trước không đầu qua phiếu, hơn nữa đề danh hậu tuyển trên danh sách đại bộ phận phim ta cũng không có xem qua, cũng không biết nên ném cho ai.”

Thu đến học viện gửi qua bưu điện tới được phiếu bầu, hắn không có chú ý hậu tuyển danh sách, Anne - Hathaway đột nhiên hỏi như vậy, chẳng lẽ nàng tại hậu tuyển trên danh sách.

Anne - Hathaway biểu hiện thực ưu nhã hàm súc,“Ngươi là diễn viên công hội thành viên, cấp đề danh danh sách bỏ phiếu mà nói, chỉ có thể lựa chọn biểu diễn thưởng.” Nàng nói là một ít bỏ phiếu quy tắc,“Đẳng đề danh danh sách công bố, vi cuối cùng kẻ đoạt giải bỏ phiếu thời điểm, ngươi mới có thể vi biểu diễn thưởng ngoài giải thưởng bỏ phiếu.”

Matthew chậm rãi chuyển động trong tay ly cà phê,“Ta biết.” Hắn thử nói,“Ta tính toán tại bỏ phiếu hết hạn ngày phía trước, tùy tiện tuyển mấy cái danh tự.”

Sau đó, hắn còn nói thêm,“Nói không chừng có người sẽ đối với ta quan hệ xã hội đâu, đến lúc đó ai tới du thuyết ta, ta đem phiếu ném cho hắn hảo.”

Anne - Hathaway không nghĩ tới Matthew sẽ như vậy nói, ai quan hệ xã hội du thuyết liền đem phiếu ném cho ai? Liền đơn giản như vậy sao?

“Matthew......” Nàng thử nói,“Ngươi đem tốt nhất nữ chính đề danh kia một phiếu lưu cho ta hảo sao?”

“Ngươi muốn cạnh tranh lần này tốt nhất nữ chính?” Matthew hỏi.

Anne - Hathaway nhắc nhở nói,“Tên của ta liền tại trình báo trên danh sách.”

Matthew ngượng ngùng cười cười,“Xin lỗi, ta không nhìn kỹ danh sách.” Hắn nhìn Anne - Hathaway,“Ta nhớ rõ còn chưa hề có 1980 năm sau sinh ra nữ diễn viên lấy đến qua tốt nhất nữ chính đi?”

“Ân.” Anne - Hathaway gật đầu,“Còn không có. Cho nên ta muốn tranh thủ làm thứ nhất.”

Tuy rằng thành công khả năng rất nhỏ, nhưng nàng cũng muốn nếm thử một chút, vạn nhất lấy đến tay đâu?

Bởi vậy, mỗi một phiếu đối với nàng đến nói đều trọng yếu phi thường.

Matthew cười cười,“Người khác đều là thuê quan hệ xã hội du thuyết giám khảo. Anne, ngươi cũng quá giảm đi, liên quan hệ xã hội phí dụng đều không cần.”

Anne - Hathaway cũng cười cười,“Như vậy mới có thể biểu hiện ra thành ý của ta a.” Nàng tiếp còn nói thêm,“Ta rất nghèo , mấy trăm vạn dollar quan hệ xã hội tuyên truyền phí lấy không ra đến.”

“Ngươi sẽ nghèo?” Matthew không tin,“Ai chẳng biết đại danh đỉnh đỉnh Anne công chúa mấy năm gần đây phim phản ứng cường liệt, danh lợi song thu.”

Anne - Hathaway chỉ là cười, lại không nói tiếp.

Liền biểu diễn [ Brokeback Moutain ] cùng [ trở thành Jane Austen ] kia vài độc lập phiến kiếm lấy thù lao, đủ làm cái gì? Còn chưa đủ nàng mấy tháng chi tiêu.

“Hành a.” Matthew biểu hiện đặc biệt thống khoái,“Anne công chúa đều tự mình đăng môn du thuyết , ta kia một phiếu liền ném cho ngươi .”

Anne - Hathaway không nghĩ tới Matthew như vậy thống khoái, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức cười nói,“Cám ơn.”

Nói xong, nàng lại nhìn Matthew liếc nhìn, này hình như là phi thường hào phóng người đâu.

Có như vậy kết luận, Anne - Hathaway tâm tư đột nhiên linh hoạt lên, từ vài năm trước bắt đầu, nàng liền tưởng tìm kẻ có tiền.

Mấy năm nay, danh xác thật có chút, nhưng tiền kiếm căn bản không đủ chính mình hoa .

Xem xem đối diện Matthew, nàng ý nghĩ càng trở nên rõ ràng, trên báo chí nói qua Matthew có mấy ức dollar thân gia, so với trước đó kia hai giả phú hào có tiền nhiều.

Loại này nhân giống như càng thích hợp đương thịt người máy rút tiền, mỗi tháng móc ra 200 vạn dollar cung nàng mua hàng hiệu hẳn là rất nhẹ nhàng.

Anne - Hathaway lại không có đem tưởng này mấy biểu hiện ra ngoài, dù sao song phương tại một kịch tổ công tác, tạm thời không cần sốt ruột, rất sốt ruột mà nói ngược lại không tốt.

Giữa trưa, nàng cự tuyệt Matthew cơm trưa mời, ly khai quán cà phê.

Nhìn Anne - Hathaway đi ra quán cà phê, Matthew ngược lại cũng không vội,[ Inception ] kịch tổ có vài tháng quay chụp thời gian, trong đó hắn cùng với Anne - Hathaway còn có rất nhiều đối thủ hí.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 708: Công Bằng Công Chính Lựa Chọn

Hôm nay chính là Oscar mùa trao giải, mặc hắc tây trang giải trí quan hệ xã hội khắp nơi đi, thậm chí ngay cả mặt khác nghề quan hệ xã hội cao thủ đều sẽ vào mùa này đi đến Los Angeles, gia nhập Hollywood trận này niên độ đại liên hoan, từ giữa phân đi một chén canh, tỷ như Harvey - Weinstein không chỉ một lần thuê qua tổng thống tranh cử đoàn đội cao thủ đến làm Oscar quan hệ xã hội.

Sự thật một lần lại một lần chứng minh, chịu tiêu tiền biết tiêu tiền nhân, lấy đến Oscar tiểu kim nhân tỷ lệ càng cao.

Giống Anne - Hathaway như vậy không vui đầu nhập đại ngạch độ quan hệ xã hội phí dụng nhân, vẫn là đợi có tiền lại cân nhắc lấy tốt nhất nữ chính đi.

Bất quá, Matthew bi ai phát hiện, trừ Anne - Hathaway ngoại, không có người chuyên môn đến làm hắn quan hệ xã hội công tác, độc lập giới điện ảnh nhiều như vậy kéo phim hội, cũng không có một nhà hướng hắn phát ra mời.

Này có lẽ cùng hắn chưa từng có đặt chân cái kia giới có quan hệ.

Trừ bỏ Girl, Interrupted kia ba giây màn ảnh bối cảnh bản, từ Gladiator biểu diễn Dã Man nhân thủ lĩnh tới nay, hắn không có lại tham dự qua bất cứ một bộ văn nghệ loại hình phim, trên người đánh lóa mắt thương nghiệp đại minh tinh nhãn.

Tuy rằng nghiêm khắc nói lên, hắn cùng với David - Ellison hợp tác mấy bộ phim, cũng có thể đưa vào đến độc lập điện ảnh phạm trù, dù sao cũng là tiểu công ty tác phẩm, nhưng điển hình thương nghiệp đặc chất lại thêm lục đại công ty làm phát hành phương, không ai sẽ thừa nhận đó là độc lập điện ảnh.

Đặc biệt là cùng phim văn nghệ, như thế nào xả đều xả không hơn quan hệ.

Trong phim có thần kinh bệnh sao? Có trầm cảm bệnh nhân sao? Có thần kinh chất nhân vật chính sao? Có cởi hết khai làm siêu đại xích độ màn ảnh sao? Có thong thả đến không màn ảnh một tiếp một xuất hiện tiết tấu sao?

Nếu không có, kia liền cùng nghệ thuật không quan hệ .

Không ai lại đối với hắn tiến hành Oscar quan hệ xã hội, Matthew cũng liền chuẩn bị lung tung bỏ phiếu, tốt nhất nữ chính đề danh trên một hạng, thủ tuyển đương nhiên là Anne - Hathaway, hắn người này đáp ứng việc, rất ít làm không được.

Trên một điểm này, chẳng sợ đặt ở toàn bộ Hollywood, Matthew ai cũng ca ngợi.

“Ngươi làm trao giải khách quý giải thưởng, đã định xuống dưới.”

Tân niên qua đi thứ hai cuối tuần, Matthew ở trong nhà tiếp đến Helen - Hermann đánh tới điện thoại, nàng ở trong điện thoại nói,“Trước ngươi đã làm qua tốt nhất phim trao giải khách quý, trong ngắn hạn sẽ không khiến ngươi lần thứ hai đi ban phát tốt nhất phim, hơn nữa lần này vì ngươi mưu cầu trao giải khách quý là Disney ảnh nghiệp, cho nên ngươi cùng Paul - Walker sẽ cùng nhau ban phát tốt nhất phim hoạt hình dài.”

Nghe nói như thế, Matthew lập tức minh bạch Disney ảnh nghiệp dụng tâm, nói,“Xem ra Disney phương diện cho rằng tốt nhất phim hoạt hình dài phi [ người máy Wall-E ] mạc chúc.”

Điện thoại bên kia Helen - Hermann còn nói thêm,“Này bộ hoạt hình điện ảnh mặc dù ở Pixar phòng công tác chế tác trường phiến trong, thuộc về thương nghiệp hiệu ích rất thấp cái loại này, nhưng danh tiếng xác thật xuất sắc.”

Matthew gật đầu, đối với microphone nói,“Đây là bộ phi thường khó được hảo điện ảnh.”

Ai đều biết, hảo điện ảnh box office thu nhập cùng quanh thân thu nhập không hẳn có bao nhiêu hảo,[ người máy Wall-E ] toàn cầu 5 ức hơn dollar box office so với 1 ức 8000 vạn dollar sản xuất phí tổn đến nói không tính rất tốt, càng là bị đồng kỳ phát hành [ Hancock ] như vậy phim dở vẫn áp chế.

Liên [ Cars ] như vậy công nhận Pixar phòng công tác xấu nhất hoạt hình điện ảnh, Pixar phòng công tác tại Disney áp lực dưới, đều chuẩn bị quay chụp tục tập , nhưng căn cứ hắn được đến tin tức,[ người máy Wall-E ] khả năng không có tục tác .

Dù cho [ người máy Wall-E ] lấy đến tốt nhất phim hoạt hình dài, chỉ sợ cũng thay đổi không được quanh thân lượng bán xa xa không bằng [ ô tô nhân tổng động viên ] sự thực.

Một bộ lại một bộ xuất sắc thương nghiệp điện ảnh thị trường phản ứng bình thường, một bộ lại một bộ phim dở đại bán, hắn cũng phát hiện một sự thật, cái gọi là thành thục Bắc Mĩ điện ảnh thị trường người xem, chủ thể thụ chúng quần thưởng thức trình độ so Thái Bình Dương bờ bên kia vừa khởi bước bên kia cũng hảo không đến nơi nào đi.

Nói tóm lại, mọi người đều là thích đơn giản vui thích lại kích thích phim bom tấn.

Bắc Mĩ bên này thị trường phân nhỏ làm tương đối hảo, có chuyên môn chiếu phim văn nghệ điện ảnh nghệ thuật cụm rạp, này cùng truyền thống thương nghiệp mắt xích cụm rạp phân biệt rõ ràng, nghệ thuật cụm rạp cực ít chiếu phim thương nghiệp đại chế tác, thương nghiệp mắt xích rạp chiếu phim cơ bản không buông phim văn nghệ, kia vài thích phim văn nghệ nhân, tẫn có thể không đi thương nghiệp rạp chiếu phim.

“Đúng, còn có một sự kiện.”

Treo điện thoại phía trước, Helen - Hermann lại đối với hắn nói,“Nhớ rõ ngươi Oscar phiếu bầu, mười lăm hào phía trước gửi qua bưu điện đi ra ngoài.”

“Ta biết.”

Matthew cúp điện thoại, tìm ra Oscar phiếu bầu cùng thật dài hậu tuyển danh sách, trên danh sách đều là trình báo Oscar đề danh phim cùng diễn viên danh tự, đại đa số đều phi thường xa lạ, nhìn xem hắn có điểm choáng váng đầu.

Giống [ ngược đồng nghi ngờ ],[ The Reader ],[ đêm khuya Barcelona ] này mấy, là số ít hắn ở trên truyền thông gặp qua danh tự.

Nếu đổi thành người bình thường, nếu đều rất xa lạ, kia liền tuyển quen thuộc danh tự hảo.

Matthew lóe qua như vậy ý niệm, bỗng nhiên minh bạch một sự kiện, Oscar có hơn sáu ngàn danh giám khảo, chủ yếu phân bố tại Bắc Mĩ các nơi, đại bộ phận đều giống hắn như vậy công tác bận rộn, ai không có việc gì sẽ đem danh sách trung sở hữu điện ảnh đều xem một lần? Cho nên, kia vài cố ý giác trục Oscar nhân liền hao phí cự tư, ở trên truyền thông không ngừng làm quảng cáo, thông qua phương thức này hỗn nhìn quen mắt.

Cứ như vậy, kia vài cơ bản không thế nào nhìn tương quan điện ảnh Oscar giám khảo, bỏ phiếu khi liền sẽ ưu tiên suy xét quen thuộc danh tự.

Giống như đây cũng là nhân một bình thường phản ứng.

Bất quá, hắn không chuẩn bị thông qua này một phương thức tiến hành đề danh bỏ phiếu, bởi vì kia không công bình.

Làm một Oscar giám khảo, nhất định phải thể hiện học viện công bình cùng công chính nguyên tắc !

Bởi đây là đề danh bỏ phiếu, mà không phải cuối cùng giải thưởng bỏ phiếu, căn cứ học viện quy định, hắn làm diễn viên công hội thành viên, chỉ có thể đầu biểu diễn thưởng, cũng chính là tốt nhất nam nữ nhân vật chính cùng tốt nhất nam nữ vai phụ.

Mặt khác, hắn đã gia nhập người sản xuất liên minh, còn có thể vi tốt nhất phim đề danh bỏ phiếu.

Matthew lấy qua có chứa tiểu kim nhân hình ảnh mấy tấm phiếu bầu, PwC đại lý gửi qua bưu điện phiếu bầu mặt trên, thực ra cũng chỉ có này năm chủng loại.

Học viện đương nhiên là chỉ ra tiền không làm việc , Oscar bỏ phiếu công việc mấy năm nay đều là do PwC đại lý, Oscar hơn tám mươi năm trên lịch sử, vẫn đều là PwC tại đại lý.

Từ năm trương phiếu bầu trung tìm ra tốt nhất nữ chính đề danh kia trương, Matthew trước tiên ở đệ nhất thuận vị thượng điền Anne - Hathaway danh tự, bất quá nàng biểu diễn điện ảnh cùng nhân vật căn bản không nhớ rõ, đành phải lấy qua trình báo danh sách lật lật, lại ở mặt trên điền lên [ Rachel hôn lễ ] cùng đối ứng nữ chính Kym danh tự.

Còn thừa nên làm cái gì bây giờ đâu?

Matthew đại khái quét mắt trình báo danh sách, mặt trên quen thuộc danh tự có Kate - Winslet cùng Meryl - Streep, dựa theo người bình thường lựa chọn, không nhìn qua điện ảnh mà nói, khẳng định sẽ tuyển này hai tên tuổi vang dội nhân.

Đặc biệt là Meryl - Streep, kia dứt khoát chính là công nhận kỹ xảo biểu diễn phái nữ diễn viên đại biểu.

Đáng tiếc này phân trình báo trên danh sách không có chế tác công ty danh tự, không biết Meryl - Streep phim có phải hay không Weinstein ảnh nghiệp tác phẩm.

Lại nói, lấy Harvey - Weinstein ở trong nghề thanh danh, nếu Meryl - Streep thông qua hắn giành Oscar tốt nhất nữ chính, giữa hai người hay không sẽ có điểm đặc biệt ......

Matthew lắc đầu cười cười, loại sự tình này cho dù có cũng là ngươi tình ta nguyện, ai cũng nói không ra cái gì đến, huống hồ Meryl - Streep tại nam nữ chuyện bên trên thanh danh, cũng liền so Harvey - Weinstein hảo một điểm mà thôi.

Hollywood trường quay xe chấn tuyển thủ đội ngũ, chính hắn là rất có danh một thành viên, Meryl - Streep đồng dạng cũng là trong đó một thành viên.

Ánh mắt từ kia trương hậu tuyển giả trên danh sách đảo qua, Matthew phi thường nghiêm túc suy xét nên tuyển ai, tìm đến một biện pháp.

Hắn khiến quản gia đem tầng một thư phòng bên trong bạch bản đẩy đến phòng khách trung, lại tìm đến mấy chi màu tâm bút mực, đem hậu tuyển danh sách dán lên bảng trắng, lui ra ngoài ngũ thước Anh, bày ra một thảy phi tiêu động tác, nhắm ngay danh sách khoa tay múa chân một chút.

“Không được.” Hắn lắc đầu,“Quá gần , có thể thấy rõ mặt trên danh tự.”

Matthew muốn cam đoan chính mình bỏ phiếu tuyệt đối công bình công chính, làm sao có khả năng xem danh tự quen thuộc độ đến tuyển nhân? Vì không để danh tự ảnh hưởng đến lựa chọn, hắn lại hướng lui về phía sau ngũ thước Anh.

“Vẫn là không được a.” Hắn khoa tay múa chân một chút, lại một lần nữa lắc đầu,“Vừa xem qua danh sách, nhớ rõ những người đó danh vị trí a.”

Có quen thuộc danh tự, khả năng theo bản năng liền sẽ làm ra lựa chọn, không thể cam đoan công bình cùng công chính.

Làm một Oscar giám khảo, như thế nào có thể không đem công bình công chính làm đệ nhất quy tắc?

Cho nên, Matthew lại vẫy tay đem quản gia kêu lại đây, khiến nàng lấy đến một điều màu đen dày bố, mông ở trên mắt, cái này triệt để nhìn không tới kia phân danh sách .

Hắn nghĩ nghĩ, khiến quản gia đưa cho hắn mặt khác mấy căn cọ màu.

Làm xong này mấy về sau, Matthew cố ý lung lay, sau đó cầm lấy cọ màu, lấy thảy phi tiêu phương thức, triều trong ấn tượng danh sách ở vị trí, ném ra cọ màu.

Ba --

Cọ màu đụng vào trên thứ gì, tiếp rơi xuống đất.

Ba --

Cọ màu lại phát ra tiếng đánh.

Matthew liên tục ném bốn căn, đối quản gia nói,“Ngươi đi xem xem, đều ném trung sao?”

Quản gia thanh âm vang lên,“Bốn căn đều trung mục tiêu .”

Nghe nói như thế, Matthew cởi bỏ bịt mắt vải đen, đi đến bạch bản tiền lấy xuống danh sách, chăm chú nhìn nhìn, trên danh sách có bốn cọ màu lưu lại ấn ký, trong đó ba đều rơi vào có chữ viết mẫu địa phương.

Bất quá, có một là tại chỗ trống.

Matthew suy xét một giây, liền làm ra quyết định, nếu này không tại chữ cái thượng, kia liền tuyển cự ly gần nhất danh tự hảo.

Theo sau, hắn lấy đến phiếu bầu, đem tuyển ra danh tự điền ở Anne - Hathaway phía dưới tứ hạnh tứ hạnh trong.

“Đây mới là công bình công chính a.” Matthew lại kiểm tra một lần, xác nhận không có viết sai,“Trừ Anne - Hathaway, còn lại bốn người tuyển cũng không có thụ của ta chủ quan cảm xúc ảnh hưởng.”

So sánh kia vài thu điểm tiểu lễ vật hoặc là bị quan hệ xã hội tuyên truyền ảnh hưởng giám khảo, hắn bỏ phiếu càng thêm thể hiện Oscar công bình công chính nguyên tắc.

Vì đương một đủ tư cách giám khảo, đem công bình công chính tiến hành đến cùng, Matthew mặt sau điền phiếu bầu thời điểm, không lại xuất hiện Anne - Hathaway như vậy bị quan hệ xã hội nhân danh, tất cả đều bịt mắt làm ra không chịu chủ quan ảnh hưởng lựa chọn.

Ngày đó giữa trưa, hắn liền đem điền hoàn phiếu bầu đóng gói, cấp PwC gửi qua bưu điện đi ra ngoài.

Nếm qua cơm trưa, Matthew rời đi trang viên, chuẩn bị đi Disney xưởng sản xuất xem xem,[ Fast and Furious 4] hậu kỳ chế tác đã đến kết thúc giai đoạn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 709: Kết Thúc Mở

Tiến vào Disney xưởng sản xuất, Matthew tại Braun - Williams cùng một khác danh bảo tiêu cùng đi dưới, hướng tới [ Fast and Furious 4] kịch tổ ở hậu kỳ chế tác thất đi, trung gian đi ngang qua [ dị tinh chiến trường ] ở studio khi, riêng dừng lại cước bộ nhìn nhiều hai mắt, chung quy này kịch tổ là toàn bộ Hollywood đều chú ý tiêu điểm.

Không nói khác, chỉ riêng là vượt qua 2 ức 5000 vạn dollar sản xuất dự toán, liền có thể hấp dẫn đủ nhiều nhãn cầu.

Huống hồ, phim đạo diễn là bị dự vi Pixar ngũ trụ cột lớn chi nhất Andrew - Stanton, nam nữ nhân vật chính càng là đại danh đỉnh đỉnh Brad - Pitt cùng Natalie - Portman.

Kia gian studio cửa dị thường im lặng, hai danh an bảo nhân sĩ đứng ở đại môn bên cạnh, một bộ xin miễn vào trong bộ dáng.

Matthew được đến tin tức,[ dị tinh chiến trường ] này bộ phim đã bắt đầu quay chụp , tuy rằng hôm nay là cuối tuần, bất quá từ nhân viên bảo vệ nhanh thủ đại môn tình huống đến xem, phỏng chừng bên trong đang tại quay phim.

Không biết Brad - Pitt cùng Natalie - Portman xuất hiện, hay không sẽ thay đổi này bộ phim vận mệnh?

Bởi cùng Disney ảnh nghiệp có chặt chẽ hợp tác, Matthew từng nhìn đến sửa bản thảo kịch bản, chi tiết phương diện hắn không nhớ rõ , nhưng cơ bản tình tiết cùng hắn từng xem qua kia bộ phim giống như không sai biệt lắm.

“Chỉ mong này bộ phim xong đời.”

Matthew cũng không che giấu điểm này, trong lòng nói thầm một câu.

Này bộ phim thất bại, Disney ảnh nghiệp có thể thừa nhận khởi, chung quy chỉ có 5000 vạn dollar tài chính đến từ Disney, nhưng Brad - Pitt......

Tuy rằng còn thừa vượt qua 2 ức dollar dự toán, Brad - Pitt thông qua dung tư cùng hấp thu thương nghiệp điện ảnh ngân sách đầu tư giải quyết không thiếu, nhưng có hơn một ức dollar đều đến từ B kế hoạch cùng hắn cá nhân.

Nghe nói trừ bình thường ngân hàng vay tiền ngoài, hắn còn dùng một ít tài sản cố định làm cầm cố mượn tiền.

Nhìn nửa phút, Matthew liền ly khai, tiếp tục hướng đi hậu kỳ phòng công tác bên kia.

Braun - Williams cùng một khác danh bảo tiêu thủy chung đi theo hắn bên cạnh.

Matthew đối với an toàn phương diện băn khoăn thiếu rất nhiều, cự ly năm trước ô tô uy hiếp sự kiện quá khứ sắp nửa năm rồi, cảnh sát cùng FBI cũng nhằm vào Tijuana độc phiến từng có mấy lần hành động, cứ việc không có bắt đến cùng việc này có liên quan nhân vật, bất quá kia vài độc phiến đã thành chim sợ cành cong.

Dựa theo FBI phỏng đoán, phía sau màn người chủ sự còn lưu lại Tijuana khả năng tính cơ hồ là số không, hẳn là chạy đi Columbia.

Thời gian dài như vậy cũng không có gặp được chân chính uy hiếp, đủ để thuyết minh hết thảy.

Về phần quay chụp [ bộ đội đặc chủng ] gặp được tên kia phấn ti, trở về sau Matthew lại chuyên môn tìm người kiểm chứng qua, đối phương cùng Brian - Liszt như vậy, có thể nói hắn sớm nhất một đám phấn ti.

Theo thời gian chuyển dời, không có bất cứ sự tình phát sinh, thêm có FBI phương diện tin tức, cho dù là Matthew loại này rất chú trọng tự thân an toàn nhân, cũng dần dần thả lỏng .

Bất cứ một người đều không khả năng thủy chung gắt gao banh sợi dây kia.

Đi đến hậu kỳ phòng công tác, Matthew tại một danh công tác nhân viên dẫn dắt dưới, tiến vào phòng kéo phim, người sản xuất râu quai nón Jack cùng đạo diễn Justin Lin đã ở chỗ này chờ .

Trừ bọn họ bên ngoài, còn có thụ Justin Lin mời mà đến James Wan.

Justin Lin trước tiên cùng Matthew chào hỏi, Matthew cũng không phản đối, này chỉ là một hồi chưa hoàn thành phiên bản bên trong xem thử mà thôi.

Mấy người hàn huyên qua đi, Matthew kéo ra ghế dựa ngồi xuống, đối Justin Lin gật gật đầu, Justin Lin xung phía sau vẫy tay xuống,“Bắt đầu đi !”

Phòng kéo phim lập tức rơi vào trong bóng tối, trước mặt một khối màn ảnh nhỏ bên trên sáng lên quang.

Justin Lin đã hoàn thành [ Fast and Furious 4] tinh tiễn, bao gồm râu quai nón Jack ở bên trong, kịch tổ mọi người xuất phát từ đối Matthew không ngừng thành công mà thành lập lên đến tin tưởng, riêng đem Matthew mời qua đến, trước xem xem này hoàn thành đệ nhất bản tinh tiễn.

Này đương nhiên không phải cuối cùng đặt ở rạp chiếu phim trong phát hành cắt nối biên tập phiên bản.

Matthew tụ tập hội thần, chăm chú nhìn màn ảnh nhỏ bên trên hình ảnh, hắn có tâm đem [ Fast and Furious ] hệ liệt tạo ra thành không thể so từng kém siêu cấp bán chạy thương nghiệp hệ liệt, mà này bộ [ Fast and Furious 4] chính là mấu chốt trong mấu chốt.

Nếu [ Fast and Furious 4] thất bại, này hệ liệt khẳng định sẽ không lại có hậu tục.

Hiện tại xem thử phiên bản hoàn thành độ cũng liền 80%, đại bộ phận đặc hiệu cũng không có tăng thêm, dây thép cùng lam mạc cũng không có lau đi, phối nhạc cái gì cũng không thể nào nói đến.

Bất quá, Matthew vẫn là lấy người đứng xem góc độ, tỉ mỉ xem kỹ này có chút thô ráp xem thử phiên bản.

Quan khán thời điểm, hắn một câu cũng không có nói, người khác cũng không có nói chuyện, lực chú ý tất cả đều đặt ở phim mặt trên, phảng phất một đám người đều là người câm dường như.

Thẳng đến chiếu phim kết thúc, bức màn kéo ra, phòng kéo phim nội mới vang lên phim ngoài thanh âm.

“Matthew.” Justin Lin trước tiên mở miệng nói,“Ngươi cảm giác thế nào?”

Râu quai nón Jack cùng James Wan, cùng với kịch tổ vài người khác, đều tề xoát xoát nhìn lại đây.

Matthew nhìn xem đồng hồ, nói,“Ta nói một chút mấy cái trực quan cảm thụ.”

Hắn nghệ thuật tu dưỡng không cao; Cũng không nghiên cứu qua điện ảnh triết học nội hàm cùng nhân văn tự hỏi; Lại càng không biết màn ảnh trừ hướng người xem biểu đạt cố sự ngoại, còn muốn như thế nào làm cao thâm bí hiểm.

Cho nên, hắn xem ảnh góc độ, chính là đem chính mình đặt ở một lại phổ thông bất quá người xem trên vị trí.

“Justin, ta xem dưới thời gian.” Matthew cũng không vòng quanh, nói thẳng,“Phim chiều dài vượt qua 130 phút, đối loại này một bộ phim đến nói, quá dài .”

Râu quai nón Jack nói tiếp nói,“Ta cùng Justin cũng chú ý tới , hậu tục còn sẽ tiến hành càng tinh tế tinh tiễn.”

Matthew gật gật đầu, nói,“Chiều dài tốt nhất có thể khống chế tại 110 phút trong vòng.”

Justin Lin ghi tạc chính mình trên Notebook, lại tự hỏi một hồi, nói,“Hẳn là có thể.”

“Kia hảo, ta lại nói điểm thứ hai.” Matthew thoáng đề cao thanh âm, cường điệu nói,“Phim tiết tấu có điểm chậm, nếu chúng ta muốn ngắn lại chiều dài. Justin, ngươi đem kia vài biểu hiện phong cảnh cùng thành thị không màn ảnh đi trừ bỏ.”

Như vậy một bộ phim thương mại, căn bản không cần không màn ảnh.

Matthew tiếp tục nói,“Màn ảnh cùng màn ảnh hàm tiếp lại nhanh một chút, đặc biệt là động tác màn ảnh, trừ quay chụp màn ảnh dài ngoài, mặt khác đoản màn ảnh cắt tốc độ tốt nhất không cần vượt qua hai giây.”

Justin Lin tiếp tục ghi tạc trên Notebook.

“Lại chính là cảnh hành động, hai trường cảnh hành động ở giữa tha quá dài.” Matthew ngữ tốc không tính mau, nói được đặc biệt rõ ràng,“Phim mỗi mười phút tất yếu có một tiểu cao triều, không cần bởi vì văn hí mà san giảm cảnh hành động.”

Hắn đặc biệt cường điệu nói,“Tại cam đoan tự sự rõ ràng trên trụ cột, cảnh hành động thích hợp nhiều một chút.”

“Điểm ấy ta sẽ chú ý.” Justin Lin nói.

Matthew còn nói thêm,“Đầu tiên vẫn là muốn cam đoan tự sự logic, ta nói này mấy đều là ở trên trụ cột này cần tăng mạnh .”

Justin Lin gật đầu,“Ta minh bạch.”

“Còn có cuối cùng một điểm.” Matthew chậm rãi nói,“Kết cục sửa một chút, muốn mở ra thức, này một bộ kết cục chính là [ Fast and Furious 5] mở đầu.”

Râu quai nón Jack do dự một chút, hỏi,“Matthew, như vậy hay không sẽ rất xúc động ?”

Matthew nhíu mày tự hỏi vài giây, vẫn là nói,“Về sau Hollywood hệ liệt điện ảnh, sẽ càng ngày càng nhiều đột phá truyền thống ba bộ khúc hạn chế, chúng ta lưu lại mở ra thức kết cục, một khi [ Fast and Furious 4] thành tích còn có thể, đối [ Fast and Furious 5] tuyên truyền phi thường có lợi.”

Từ trên trình độ nhất định đến nói,[ Twilight ] thành công, khiến hắn lá gan biến lớn .

Lại nói, hiện tại hắn cũng bồi được.

Râu quai nón Jack cũng tự hỏi một hồi, nói,“Như vậy cũng hảo.”

“Ân.” Justin Lin gật gật đầu,“Này có thể khiến thứ năm bộ mở rộng càng thêm thoải mái một ít.”

Matthew đứng lên, còn nói thêm,“Tạm thời cứ như vậy .” Hắn nhìn nhìn Justin Lin cùng râu quai nón Jack,“Ta nói đều là đề nghị, mặt sau cắt nối biên tập cụ thể làm như thế nào, vẫn là tùy các ngươi đến đem khống.”

Khiến hắn đề đề ý kiến còn có thể, tự mình đi làm loại này chuyên nghiệp độ cực cao công tác, kia liền muốn lúng túng .

Râu quai nón Jack trợ thủ lúc này lại đây nói khẽ với hắn nói một câu, hắn nhìn về phía Matthew,“Ta hẹn phối nhạc sư, đi trước .”

“Hảo.” Matthew khoa tay múa chân gọi điện thoại thủ thế,“Bảo trì liên hệ.”

“Ân.” Râu quai nón Jack gật gật đầu, dẫn đầu ra phòng kéo phim.

Justin Lin đột nhiên nói,“Matthew, chúng ta đi phòng nghỉ trò chuyện hội?” Hắn lại nhìn nhìn James Wan,“James, cùng nhau đi.”

Matthew có thể nhìn ra được đến, đại khái là James Wan tìm hắn có chuyện.

“Hảo a.” Bởi phía trước liền có qua liên quan James Wan ý tưởng, hắn trực tiếp ứng xuống dưới,“Ta hôm nay buổi chiều cũng không khác công tác.”

Ba người ra phòng kéo phim, vừa hướng phòng nghỉ bên kia đi, biên nói chuyện phiếm.

“Christopher - Nolan tân phim rất nhanh liền sẽ bắt đầu quay chụp?” Justin Lin hảo kỳ hỏi,“Nghe nói hắn tân điện ảnh rất phức tạp, còn cùng mộng cảnh có liên quan? Matthew, ngươi làm không thiếu chuẩn bị đi?”

Matthew bao nhiêu có điểm đau đầu,“Christopher - Nolan cho ta mấy bản Freud thư, ta đến hiện tại còn không có xem xong.” Hắn hơi hơi nhún vai,“Nhân vật có chút độ khó, bất quá ta có thể ứng phó.”

Hắn tin tưởng, hiện tại trừ học viện phái cho rằng tối có thể bày ra kỹ xảo biểu diễn bệnh thần kinh cùng tinh thần phân liệt đẳng một loạt không phải bình thường nhân nhân vật, kia vài bình thường nhân vật diễn lên đều sẽ không rất khó.

Dom Cobb xác thật là hắn từ ảnh tới nay đối mặt phức tạp nhất nhân vật, lại cũng khó không ngã hắn.

Justin Lin ở phía trước, Matthew cùng James Wan ở phía sau, cùng nhau vào hậu kỳ phòng công tác giải trí nghỉ ngơi gian, nơi này không chỉ có dùng cho nghỉ ngơi bàn ghế, còn có một loại nhỏ chỗ giải khát, có thể vi bận rộn công tác nhân viên cung cấp cà phê đẳng đồ uống.

Matthew muốn một ly trà xanh, Justin Lin cùng James Wan muốn cà phê, ba người tùy tiện tìm địa phương ngồi xuống, lại nói chuyện phiếm vài câu về Christopher - Nolan điện ảnh sự tình, đặc biệt là Dark Knight cùng tên hề.

Tuy rằng Oscar đề danh danh sách còn không có ra lô, nhưng tất cả mọi người biết, tốt nhất nam phụ 99% thuộc về Heath - Ledger.

Một ly cà phê uống xong, Justin Lin đột nhiên chuyển đề tài, sau đó chủ động cáo từ rời đi, bởi vì James Wan muốn cùng Matthew nói chuyện hắn tân hạng mục.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 710: Phim Kinh Dị

Từ 2000 năm bắt đầu chính mình điện ảnh sự nghiệp, mãi cho đến 2004 năm mới hỗn ra thành quả, James Wan rất rõ ràng, Hollywood ngôi sao lộ không dễ đi, đạo diễn chi lộ càng khó đi.

Không nói kia căn bản đếm không hết không có đầy bụng tài hoa lại không có cơ hội đạo diễn cảnh ngộ có bao nhiêu kém, cho dù là hắn này thành danh đã lâu đạo diễn, đồng dạng cũng khuyết thiếu lại tiến thêm một bước hảo cơ hội.

Hắn chủ đạo [ Saw ] vi Lionsgate mang đến liên tiếp không ngừng kếch xù lợi nhuận, nhưng Lionsgate lại đem hắn gắt gao hạn chế ở [ Saw ] hệ liệt mặt trên.

Lionsgate từ [ Saw 2] sau, liền tỏ vẻ chỉ cần hắn lại tham dự chế tác một bộ [ Saw ], liền sẽ duy trì hắn quay chụp tân tác phẩm, kết quả [ Saw ] hiện tại đều chụp đến thứ sáu bộ , Lionsgate hứa hẹn cũng không có thực hiện.

Trong lúc, hắn quay chụp Dead Silence vẫn là từ mặt khác công ty kéo đến đầu tư.

Có lẽ cũng là Dead Silence không thế nào thành công, khiến Lionsgate ảnh nghiệp có băn khoăn.

Từng trương ngân phiếu khống cuối cùng thất bại, James Wan triệt để minh bạch một sự kiện, Lionsgate bất quá chính là tại ép hắn giá trị thặng dư, căn bản không có duy trì hắn quay chụp tân tác phẩm tính toán.

Cho nên, vừa qua khỏi tân niên hắn liền làm ra quyết định, thực hiện hoàn cùng Lionsgate cuối cùng một phần hợp đồng sau, triệt để cùng Lionsgate bái bái.

Tân tác, vẫn là muốn tìm tân lại có thành ý hợp tác giả.

Một lần tụ hội thời điểm, hắn đem ý tưởng cùng bằng hữu Justin Lin nói, sau đó Justin Lin trịnh trọng hướng hắn đề cử Matthew, trong đó có một điều, khiến James Wan đặc biệt động tâm: Matthew đối đãi Hoa kiều đạo diễn cùng đối bạch nhân đạo diễn không có bất cứ phân biệt.

Làm một ngoại lai hộ, mấy năm nay rốt cuộc gặp bao nhiêu không công bình đãi ngộ, James Wan đều chưa địa phương trách cứ.

Nếu có thể có tương đối công bình bình đài, hắn kia vài ý tưởng tài năng biến thành thực tế điện ảnh, này cũng so mặt khác phương diện trọng yếu nhiều.

Justin Lin cùng Matthew hợp tác qua một bộ điện ảnh, ở phương diện này có thiết thực cảm thụ, hắn theo như lời khẳng định không có sai.

Hơn nữa James Wan cũng cùng Matthew tiếp xúc qua, trước đây còn chuyên môn nhờ nhân liên hệ qua Daniel - ngô, hết thảy đều hướng Justin Lin nói như vậy.

Nhìn đối diện Matthew, James Wan vừa không cảm giác Hollywood đối đãi bọn họ loại người này thường xuyên có khác thường ánh mắt, cũng không có phát hiện cố ý tiếp cận, phảng phất Matthew cùng hắn ngồi ở cùng nhau, giống như là hắn tại Chinatown, cùng mặt khác Hoa kiều ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm như vậy.

Tựa hồ bọn họ bề ngoài không có nhiều như vậy phân biệt, chính là đồng loại nhân như vậy.

“Matthew, ta tính toán thoát ly [ Saw ] này hệ liệt.”

Vừa Justin Lin đi phía trước đã vì hắn làm qua mở màn , James Wan cũng liền không lại lời vô nghĩa,“Ta chuẩn bị quay chụp tân phim kinh dị.”

Matthew gật gật đầu,“Loại này ý tưởng rất chính xác, một đạo diễn trường kỳ chỉ đợi tại một hệ liệt mặt trên, chỉ biết hạn chế chính mình phát triển.“

James Wan cười cười,“Ta cũng là như vậy tưởng .” Hắn hơi trầm ngâm, còn nói thêm,“Bất quá Lionsgate không duy trì ta, cho nên ta chuẩn bị đẳng năm nay [ Saw 6] phát hành sau, kết thúc cùng Lionsgate hợp tác.”

“Có tân ý tưởng ?” Matthew trực tiếp hỏi.

“Ân.” James Wan nói thẳng,“Ta tính toán đổi ý nghĩ.”

Theo sau, hắn cụ thể nói,“Ta không tưởng lại tiếp tục quay chụp [ Saw ] linh tinh sát nhân cuồng điện ảnh, còn nhớ rõ chúng ta lần trước nói chuyện phiếm khi đề tài sao?”

Trải qua hắn này một nhắc nhở, Matthew nghĩ tới, lúc ấy hai người hàn huyên hội đông tây phương khủng bố văn hóa đề tài, James Wan nói qua muốn đem Đông Phương thức linh dị khủng bố, thích hợp dung nhập đến truyền thống Tây phương phim kinh dị bên trong.

Nhìn thấy Matthew nhẹ nhàng gật đầu, James Wan tiếp tục nói,“Đông Phương thức khủng bố khiến ta sinh ra một tân ý tưởng, ta cùng Leigh Whannell đem này ý tưởng biến thành một kịch bản.”

Nói tới đây, hắn từ trong bao lấy ra một quyển rất mỏng kịch bản, giao cho Matthew,“Này so với trước đó ta quay phim ở trên hình thức càng thêm chính thống một ít.”

Matthew lật ra kịch bản, nhanh chóng nhìn lên, kịch bản phi thường mỏng, hẳn là chỉ là sơ thảo, bất quá năm sáu mươi trang, nội dung lời ít mà ý nhiều, dù cho hắn đọc nhanh như gió xem, cũng xem hiểu chủ thể tình tiết: Người một nhà cao hứng phấn chấn chuyển đến tân ốc, đột ngộ dị linh tập kích.

Như vậy quỷ ốc kịch tình dù sao nhìn tựa hồ đều không có gì đáng giá chú ý tân ý.

Bất quá, Matthew đối với tràn ngập sáng ý điện ảnh, luôn luôn không thế nào cảm mạo.

Sang tân xác thật khả năng mang đến ngoài ý muốn thu hoạch, nhưng đối với thương nghiệp điện ảnh mà nói, càng nhiều là thâm hụt tiền khả năng, cùng loại vết xe đổ tại Hollywood thật sự nhiều lắm.

Nhìn thấy Matthew lật xem hoàn kịch bản, James Wan còn nói thêm,“Ta tưởng chụp là một bộ thích hợp dung hợp Đông Phương ưu điểm kiểu dáng Âu Tây kinh điển phim kinh dị, Đông Phương nguyên tố sẽ không quá nhiều.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, nơi này là Bắc Mĩ, toàn thế giới tối bài ngoại điện ảnh cùng truyền thông thị trường, không có thứ hai.

James Wan có thể như vậy tưởng, thuyết minh đây là một biết thị trường đạo diễn, mà không phải cái loại này cho rằng đem Âu Châu hoặc là Đông Phương kinh điển điện ảnh kéo qua đến, liền có thể tại Bắc Mĩ đại bán đứa ngốc.

Một ngoại lai Hollywood đạo diễn, có thể ở phương diện này vừa phải, thực ra rất không dễ dàng.

Matthew nhìn James Wan, nói,“Tiếp tục.”

Được đến hắn cổ vũ, James Wan còn nói thêm,“Ta chụp bộ điện ảnh này, có điểm cùng loại [ mãnh quỷ ốc ],[ vô tội nhân ] cùng [ Khu ma nhân ].”

Hắn suy nghĩ một chút,“[ Khu ma nhân ] lấy một loại phi thường có sức tưởng tượng phương thức quay chụp, nó chụp giống một bộ phim phóng sự như vậy, mà chính là như vậy khiến nó chế tạo chân thật khủng bố hiệu quả. Ta thật cũng tưởng giống như vậy quay chụp một bộ điện ảnh, lấy một loại có thể khống chế thế nhưng phim phóng sự quay chụp phương thức hoàn thành nó.”

“Như vậy sẽ có đủ một loại chân thật cảm?” Matthew nghe hiểu James Wan sau lưng ý tứ.

James Wan dùng lực gật đầu, tiến thêm một bước nói,“Theo ý ta đến, quay chụp như vậy điện ảnh là rất có độ khó , so chụp một bộ trên hình thức làm cho người ta sợ hãi nhanh chóng cắt nối biên tập điện ảnh khó hơn.”

Nói tới đây, hắn móc ra một phần so kịch bản càng dày đóng sách thư, đẩy lại đây,“Đây là bản kế hoạch của ta.”

Matthew tiếp nhận đến, lật xem đại khái xem dưới phía trước đề cương, tiếp nhíu mày hỏi,“Sản xuất dự toán chỉ có 150 vạn dollar?”

“Đúng vậy.” James Wan đương nhiên sẽ không nói cao lo lắng không ai đầu tư mà nói, cười ha hả nói,“150 vạn dollar đủ rồi.”

Matthew đại khái lật kế hoạch thư, sau đó nhẹ nhàng gõ ghế dựa tay vịn, rơi vào tự hỏi trong.

Không hề nghi ngờ, James Wan dùng [ Saw ] hệ liệt vi Lionsgate mang đến một mỗi năm đều có ổn định lợi nhuận nơi phát ra mỏ vàng.

Từ phương diện này đến nói, James Wan giá trị không thể gọi là không cao.

Nhưng Dead Silence là một bộ thương nghiệp bên trên tương đối thất bại phim kinh dị, đây cũng là không thể phủ nhận sự thực.

Có lẽ chính là này bộ phim không có đạt tới mong muốn hiệu quả, James Wan cùng Lionsgate ở giữa mới sẽ xuất hiện hôm nay cục diện.

Matthew ngón tay gõ ghế dựa tay vịn tốc độ càng ngày càng chậm, dần dần làm ra quyết định, nếu từng có phim kinh dị vũ trụ cùng [ Saw ] hệ liệt đạo diễn có quan hệ, như vậy đem James Wan kéo vào chính mình trận doanh, hẳn là chính xác quyết định đi?

Lần trước hắn cùng với James Wan xâm nhập trò chuyện qua, này xác thật là phi thường có ý tưởng phim kinh dị đạo diễn.

Có ý tưởng không hẳn sẽ thành công, nhưng không ý tưởng mà nói, liên thành công khả năng cũng không có.

Huống hồ, này cũng chính là một lần thực nghiệm, hơn nữa là đầu tư chỉ có một trăm năm mươi vạn dollar thực nghiệm.

Một trăm năm mươi vạn dollar đối với người thường đến nói rất cao, lại ngay cả hắn thù lao một phần mười đều không đến, liền tính là thất bại , đối với hắn cũng không có bất cứ ảnh hưởng, đến lúc đó buông tay James Wan, không lại cùng hắn hợp tác liền là.

Nhưng vạn nhất lấy được cùng loại [ Saw ] như vậy thành công đâu?[ Saw ] phí tổn bao nhiêu? Box office lại có bao nhiêu? Mặt sau bán bao nhiêu băng ghi hình cùng đĩa phim? TV bản quyền phí dụng lại thu nhập bao nhiêu?

Kia vài đại hình điện ảnh công ty thậm chí nhiều cổ đông cấu thành trung tiểu hình điện ảnh công ty, đều có nghiêm khắc được duyệt xét duyệt chế độ, một bộ điện ảnh được duyệt quay chụp luôn luôn đều không là cầm kịch bản đến CEO hoặc là mặt khác cao quản trước mặt, những người đó cho rằng kịch bản không sai liền có thể trực tiếp đánh nhịp quay chụp .

Nhưng số 13 phòng công tác bất đồng, cứ việc cùng thiên không chi vũ giao xoa trì cổ (intersect holdings) sau còn có David - Ellison này nhị cổ đông, bất quá điện ảnh phương diện nghiệp vụ chính là hắn nhất ngôn đường.

Tiểu công ty cũng có tiểu công ty linh hoạt.

Matthew suy tư một phen, quyết định chủ ý.

“James, này hạng mục ta tiếp xuống .” Hắn rất ít như vậy tùy tiện làm ra đầu tư quyết định, chủ yếu là qua lại đầu tư phim cũng không có nhỏ như vậy quy mô,“Số 13 phòng công tác sẽ đầu tư này hạng mục.”

“Cái kia, Matthew, ta không thể lập tức ký ước......” James Wan đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tiếp ngượng ngùng cười cười,“Ta cùng với Lionsgate có hợp đồng, tạm thời không thể quay chụp mặt khác phim, hợp đồng muốn tới [ Saw 6] phát hành sau mới kết thúc.”

Matthew trực tiếp hỏi,“Lúc nào?”

James Wan mau chóng hồi đáp,“Năm nay Halloween phía trước phát hành.”

“Hảo !” Matthew làm ra quyết định, liền sẽ không lại chần chờ,“Ta chờ ngươi.”

Lời này nói được rất trịnh trọng, James Wan nháy mắt cảm giác Matthew rất trọng thị chính mình hạng mục.

Matthew nếu bày ra rất trọng thị James Wan này đạo diễn thái độ, cũng liền không để ý nhiều hơn thâm một ít,“James, ngươi này hạng mục cùng số 13 công tác hợp tác, ta có thể cam đoan hai điểm.”

Hắn dựng thẳng lên một căn đầu ngón tay,“Đệ nhất, ngươi là đạo diễn kiêm người sản xuất, ngươi đối với này hạng mục có được tuyệt đối quyền lực, bao gồm ta ở bên trong, không có người sẽ can thiệp ngươi quay chụp chế tác.“

Tiếp, Matthew dựng thẳng lên đệ nhị căn đầu ngón tay,“Đệ nhị, ta cùng với Walt Disney cùng Warner Bros có trường kỳ ổn định hợp tác quan hệ, ta có thể đem của ngươi phim đẩy vào lục đại công ty phát hành con đường !”

Này hai điểm vừa nói, James Wan trực cảm thấy chính mình tìm đúng người, đạo diễn kiêm nhiệm người sản xuất liền ít cản tay, lục đại công ty phát hành con đường có thể cho tương lai phim tranh thủ càng nhiều phát hành cụm rạp.

Theo sau, hai người lại hàn huyên thời gian rất lâu, có vẻ đặc biệt đầu cơ, thẳng đến buổi chiều tan tầm, mới chuẩn bị cáo từ.

“James, ta mời ngươi cùng Justin ăn cơm tối đi?” Matthew mời nói.

“Xin lỗi, Matthew.” James Wan lại lộ ra ngượng ngùng tươi cười,“Ta đêm nay có chuyện, Leigh Whannell hẹn bằng hữu, ta muốn qua một chuyến, hai ngày trước liền nói hảo.”

Matthew cũng không miễn cưỡng, một mình ly khai.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 711: Người Có Được Ngón Tay Vàng

Nguyên bản Matthew muốn mời Justin Lin cùng nhau ăn cơm tối, bất quá Justin Lin hôm nay muốn tăng ca, hắn đành phải một người ra hậu kỳ phòng công tác, triều Disney xưởng sản xuất cửa đi, lại một lần đi ngang qua [ dị tinh chiến trường ] ở studio khi, thế nhưng gặp Andrew - Stanton.

Hai người coi như là người quen , chào hỏi, cùng nhau đi xưởng sản xuất đại môn bên kia.

“[ dị tinh chiến trường ] này hạng mục, ta rất xin lỗi.” Andrew - Stanton tựa hồ rất có thành ý,“Hi vọng ngươi có thể lý giải, Matthew.”

“Không quan hệ.” Matthew cười lắc đầu.

Song phương không có đạt thành hợp tác, hắn thật một điểm đều không để ý.

Andrew - Stanton đã đặt chân chân nhân điện ảnh, dù cho sau lưng có Disney này tòa đại sơn, cũng biết cùng thương nghiệp giới điện ảnh tối hỏa ngôi sao vẫn là không cần làm cương hảo.

“Disney cho ta duy trì cường độ không đủ, đặc biệt là tài chính phương diện.” Andrew - Stanton tiến thêm một bước giải thích nói,“Ta nhìn chằm chằm [ dị tinh chiến trường ] này hạng mục thật nhiều năm , hiện tại có cơ hội cải biên thành điện ảnh, rất khó được.”

Hắn thở dài, nói,“Một phim hoạt hình đạo diễn muốn đặt chân đại chế tác chân nhân thương nghiệp điện ảnh phi thường không dễ dàng.”

Matthew lại nói,“Ta lý giải.”

Này có cái gì không dễ lý giải ? Hắn hoàn toàn liền không nghĩ tới thật cùng Andrew - Stanton hợp tác.

Biết rõ phía trước là khanh, chẳng lẽ còn muốn nhảy vào đi thử xem xem có thể hay không đem này khanh lấp phẳng ? Hắn lại không thiếu cơ hội, lại càng không khuyết thiếu hạng mục, làm gì mạo loại này không cần thiết phiêu lưu?

Nhìn thấy Matthew không giống như là nói dối, Andrew - Stanton trên mặt rõ ràng có điều thả lỏng, còn nói thêm,“Hi vọng về sau chúng ta còn có hợp tác cơ hội.”

Matthew tùy ý lên tiếng.

Chân nhân điện ảnh hay là thôi đi, hoạt hình điện ảnh còn có thể, tỷ như [ Finding Nemo ] quay chụp tục tập linh tinh .

Đương nhiên, loại sự tình này Matthew cũng chính là ngẫm lại, phim hoạt hình dài là Walt Disney hạch tâm nghiệp vụ, Pixar phòng công tác càng là thành công bảo đảm, Disney phương diện căn bản sẽ không tiếp nhận ngoại lai tài chính.

Hoạt hình điện ảnh một khi thành công, quanh thân thu nhập rất kinh người , đáng tiếc hoạt hình điện ảnh rất dựa vào kỹ thuật.

Nghĩ nghĩ, Matthew cảm giác e không có đặt chân cơ hội, hơn nữa từng đối với này phương diện lý giải không phải rất nhiều, xem qua nhiều nhất hoạt hình điện ảnh, cơ bản đều là Địch bảo bảo cùng Pixar tác phẩm.

Tại Disney xưởng sản xuất cửa, Matthew cùng Andrew - Stanton khách khí chia tay rời đi, theo sau lên chính mình xe, cùng thường lui tới như vậy, trừ hắn cưỡi xe ngoài, còn có một chiếc bảo tiêu xe theo ở phía sau.

Thông qua cửa sổ xe thủy tinh, nhìn thấy đồng dạng lên xe Andrew - Stanton, Matthew rất bình tĩnh, hắn thật không ngại vị này Pixar phòng công tác Can Tương.

Hắn cùng với Andrew - Stanton không có bất cứ cá nhân mâu thuẫn, Andrew - Stanton buông tay hắn ngược lại lựa chọn cùng Brad - Pitt hợp tác, chính là hắn tỉ mỉ chế tạo kết quả.

Nếu hết thảy dựa theo hắn tưởng tượng như vậy phát triển, phỏng chừng tương lai Andrew - Stanton sẽ không lại có đặt chân chân nhân điện ảnh cơ hội .

Ô tô rời đi nam Buena Vista đường cái, triều Beverly Hills chạy tới, Matthew lấy ra James Wan kịch bản cùng kế hoạch thư, lập tức đem kịch bản phóng tới một bên, lật ra kế hoạch thư chăm chú nhìn lên.

Tuy rằng là nửa vời hời hợt người sản xuất, nhưng Matthew cũng biết một đạo diễn kế hoạch thư cùng kịch bản đồng dạng trọng yếu.

Kịch bản chỉ là một cố sự, có thể viết ra đủ tư cách cố sự biên kịch nhiều lắm, nhưng có thể đem phim quay chụp thành đủ tư cách phim thương mại đạo diễn lại có hạn.

Matthew nhìn kế hoạch thư, bỗng nhiên lóe qua một ý niệm, nếu James Wan thành công, hậu tục có thể tạo ra một vũ trụ mà nói, kia hắn trong tay liền có đua xe vũ trụ cùng khủng bố vũ trụ hai đại hệ liệt.

Này dứt khoát hảo đến không thể lại hảo.

Giống Marvel vũ trụ cùng DC vũ trụ loại này ngang nhau cấp tồn tại, lấy hắn thực lực căn bản cầm không được đến, hơn nữa DC rất nhiều năm trước liền bị Warner Bros chặt chẽ nắm trong tay, Marvel rất nhanh liền sẽ trở thành Disney phụ thuộc.

Muốn thành lập điện ảnh vũ trụ, chỉ có thể bắt đầu từ số không.

Liền trước mắt tình huống đến xem, hắn đã đi ở khả năng có được hai thành công điện ảnh vũ trụ trên đường.

Loại sự tình này ngẫm lại đều cảm giác thích, ai không muốn làm kẻ có tiền?

Lóe qua điện ảnh vũ trụ ý niệm, Matthew lấy di động ra, cũng không quản hiện tại là tan tầm thời gian, bấm gọi Helen - Hermann điện thoại, hỏi hỏi Walt Disney thu mua Marvel truyện tranh sự tình.

Này bút thu mua đã đến cuối cùng kết thúc giai đoạn, Walt Disney năm trước cuối năm liền thu phục bao gồm Avi Arad đám người ở bên trong Marvel quản lý tầng, song phương đạt thành bước đầu hiệp nghị, bất quá như vậy đại một bút thu mua đề cập đến phương diện rất nhiều, không phải một phương móc ra bao nhiêu tiền đến thu mua, một phương khác gật đầu đồng ý liền có thể hoàn thành .

Trong đó đề cập nhân viên, tài vụ, cổ quyền cùng kinh doanh quyền đều dị thường phức tạp, thu mua hoàn thành nhanh nhất cũng muốn đến sáu tháng cuối năm.

Mặt khác, Walt Disney cùng Lucas ảnh nghiệp thu mua đàm phán tiến hành cũng rất thuận lợi, George - Lucas lần này là thật muốn về hưu , chuẩn bị bán đi Lucas ảnh nghiệp, đi làm một ít thực nghiệm điện ảnh.

Lucas ảnh nghiệp tối đáng giá có tam đại nghiệp vụ: Hollywood cao nhất đặc hiệu công ty Industrial Light and Magic (ILM), cùng với hai đại điện ảnh hệ liệt -- Star Wars cùng [ Indiana Jones ].

Sự tình phi thường rõ ràng, một khi Walt Disney hoàn thành đối Lucas ảnh nghiệp thu mua, Star Wars cùng [ Indiana Jones ] khẳng định muốn tiếp tục quay chụp tục tập.

Matthew không khỏi lại nhớ tới Robert - Iger, này mỉm cười chuột Mickey mới là chân chính có được ngón tay vàng nhân đi?

Nhớ rõ Robert - Iger phía trước nhận phỏng vấn khi từng như vậy trêu ghẹo nói: Nếu muốn viết một quyển về chính mình chức nghiệp kiếp sống thư, hắn sẽ cấp thư đặt tên gọi [ bị thu mua ta ].

Nơi này “Thu mua” Ám chỉ hắn tại chức trường kiếp sống nửa đoạn đầu gian nan chịu đựng qua hai lần thu mua -- phần lớn sẽ thu mua Mĩ quốc công ty truyền thông [ABC] cùng sau này Disney thu mua Capital Cities.

“Chờ thêm thượng vài năm, nếu lại viết một quyển về hắn chức nghiệp kiếp sống thư.” Matthew lầm bầm lầu bầu,“Thư danh tự rất có khả năng là [ thu mua người khác ta ].”

Thực ra, Matthew ẩn ẩn có thể nhìn thấy, Disney thu mua Marvel, tài năng bổ túc thanh thiếu niên giải trí vương quốc lớn nhất một khối chỗ yếu.

Mọi người đều biết, Disney tại nữ hài thị trường phương diện làm được thập phần thành công, này đẩy ra “Công chúa” Hệ liệt phẩm bài đối thế giới các nơi tiểu cô nương có cự đại lực hấp dẫn, tại gia đình thị trường phương diện, Disney cũng vẫn là nghiệp giới nhân tài kiệt xuất, nhưng mà tại nam hài thị trường phương diện, Disney lại càng ngày càng bị biên hóa, như thế nào chiếm trước nam hài thị trường, chính là Disney tối đau đầu vấn đề chi nhất.

Thu mua Marvel vừa vặn có thể bù lại điểm này -- Mĩ quốc nam hài nhiệt tình yêu thương truyện tranh anh hùng, xuất thân Marvel chiếm được hơn phân nửa.

Bởi tự thân thực lực hạn chế, Matthew không thể tham dự đến này mấy cự ngạc nhóm giác trục bên trong, may mà hắn cũng có thể lợi dụng chính mình không nhiều ưu thế, đi theo Disney mặt sau cọ điểm nhiệt độ, thu hoạch không thiếu ưu việt.

Năm trước cuối năm Matthew cùng Disney ký kết hiệp ước liền chính thức khởi hiệu , hôm nay hắn cũng là Disney phần đông tiểu cổ đông chi nhất, trong tay Disney cổ phần tuy rằng rất ít, nhưng Disney khoách cổ mà nói, hắn có được ưu tiên mua quyền.

Hiện tại Walt Disney, cự ly trở thành quái vật lớn còn rất xa, trong tay nắm có nhất định Disney cổ phần, tương lai khẳng định có thể lấy được ích.

Lại chính là tân gia tăng Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh đầu tư quyền .

Do Walt Disney như vậy cự đại bình đài toàn lực thôi động, Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh phát triển, sẽ không lại là phía trước tiểu đánh tiểu nháo, tất nhiên có thể mang đến càng lớn ích lợi.

Đột nhiên, Matthew cảm giác chính mình tương lai thân gia qua mười ức thậm chí hai mươi ức dollar, giống như đều không là việc khó.

Có như vậy giác ngộ, hắn tâm tình trở nên càng tốt , dứt khoát khiến tài xế quay đầu đi Tứ Quý khách sạn, tìm Karolína Kurková hảo hảo trao đổi một phen.

Liền tại Matthew tiến vào Tứ Quý khách sạn Karolína Kurková phòng thời điểm, James Wan cũng đến cùng Leigh Whannell ước hảo địa phương.

“James, vị này là Steve - Schneider.” Leigh Whannell chủ động hướng hắn giới thiệu một trung niên nhân,“Dimension Films người sáng lập cùng thủ tịch vận doanh quan.”

Nghe được này giới thiệu, James Wan có điểm giật mình, vẫn là cùng đối phương hữu hảo nắm tay.

Steve - Schneider nhìn thấy James Wan bộ dáng, trên mặt lóe qua một tia khác thường, nhưng rất nhanh biến mất không thấy, khách khí nói,“Không nghĩ tới [ Saw ] đạo diễn như vậy tuổi trẻ.”

Lời này bao nhiêu có điểm ngạo khí, bất quá Dimension Films là Hollywood có danh lấy sản xuất kinh sợ phim kinh dị trứ danh cỡ trung điện ảnh công ty, mẫu công ty càng là đỉnh đỉnh đại danh Weinstein ảnh nghiệp, Steve - Schneider làm như vậy một nhà công ty người sáng lập chi nhất, xác thật có kiêu ngạo tiền vốn.

Có lẽ Leigh Whannell không chú ý tới Steve - Schneider trên mặt nhanh chóng lóe qua dị thường biểu tình, nhưng James Wan lại thấy được, bởi vì hắn mấy năm nay tại Hollywood nhìn thấy qua quá nhiều cùng loại tình huống, phương diện này cảm giác tương đương nhạy bén.

“Ta không lại tuổi trẻ .” James Wan biết đây là trong giới bình thường tình huống, có chút khách khí nói,“Hơn ba mươi tuổi còn một chuyện không thành.”

Steve - Schneider lại đĩnh đạc nói,“Này không quan hệ. Chỉ cần ngươi cùng Dimension Films hợp tác, ngươi rất nhanh sẽ trở thành Hollywood nổi danh đạo diễn.”

Phim kinh dị là tiểu loại, dù cho có [ Saw ] thành công, James Wan như cũ là tiểu đạo diễn.

Này không chỉ là Steve - Schneider định vị, mà là trong giới đối với James Wan định vị.

Leigh Whannell lúc này nói tiếp nói,“Dimension Films cùng Weinstein ảnh nghiệp vài vị cao quản nhìn chúng ta kịch bản, cho rằng có nhất định đầu tư giá trị, cố ý cùng chúng ta hợp tác.”

James Wan trước nhìn nhìn Leigh Whannell, lại nhìn nhìn Steve - Schneider.

“Ngươi cái kia linh dị loại hình phim kinh dị hạng mục, nhìn cũng không tệ lắm.” Steve - Schneider trừ ban sơ, trên mặt không lại xuất hiện qua phía trước khác thường thần sắc, rất chăm chú nói,“Trước mắt Dimension Films đang tại đi xét duyệt trình tự, xét duyệt thông qua sau, ta sẽ thông tri các ngươi đến Dimension Films thương thảo quay chụp công việc.”

Tựa hồ việc này đã như vậy định xuống dưới.

Tại Steve - Schneider trong mắt, này cũng không có vấn đề gì, hắn lại đây phía trước đơn giản lý giải qua James Wan hiện tại trạng huống, đây chính là tại đau khổ chờ đợi cùng tìm kiếm cơ hội tiểu đạo diễn.

Đừng nói Dimension Films như vậy đại công ty , cho dù là một ít loại nhỏ công ty tung ra cành oliu, này mấy phi chủ lưu tiểu đạo diễn còn không muốn đuổi nhanh kế tiếp?

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 712: Quyết Tâm Cự Tuyệt

Thẳng thắn giảng, James Wan căn bản không có nghĩ đến, Leigh Whannell ước người là Dimension Films thủ tịch vận doanh quan, hắn đương nhiên minh bạch Leigh Whannell là hảo ý, hai người vừa là bằng hữu lại là hợp tác đồng bọn, đối với Lionsgate khai ra ngân phiếu khống, đồng dạng cảm thấy bất mãn, sau đó hắn cung cấp sáng ý, do Leigh Whannell chấp bút, viết ra cái kia kịch bản.

Về phần trước mặt Steve - Schneider, qua lại mấy năm nay, James Wan gặp nhiều người như thế.

Đối phương trên mặt ban sơ lóe qua khác thường, hắn biết đó là bắt nguồn từ hắn bề ngoài cùng màu da, Hollywood luôn luôn liền không tiêu trừ qua phương diện này không công bình đãi ngộ.

So sánh này mấy, giấu ở trong giọng nói ngạo mạn, ngược lại không như thế nào để ý.

Chung quy song phương chênh lệch ở trong này bày, tại Dimension Films cùng với này sau lưng Weinstein ảnh nghiệp trước mặt, hắn xác thật là tiểu đạo diễn.

Leigh Whannell nhìn James Wan, không rõ hảo hữu vì sao đột nhiên trầm mặc , cơ hội như vậy vẫn là bọn họ chờ đợi a. Thoát ly Lionsgate sau, nếu có thể cùng Dimension Films thành lập trường kỳ ổn định hợp tác quan hệ, bọn họ con đường tương lai không thể nghi ngờ yếu tốt đi rất nhiều.

Steve - Schneider kỳ quái nhìn James Wan liếc nhìn, từ ước định lần này gặp mặt khi, hắn liền không suy xét qua đối phương hay không sẽ đáp ứng vấn đề này, bởi vì song phương hoàn toàn không ở trên một cấp bậc.

Dimension Films tương đương là tại thời khắc mấu chốt thò tay kéo bọn hắn một phen, bọn họ chẳng lẽ không muốn đuổi nhanh bắt lấy cánh tay này?

[ Saw ] xác thật rất thành công, nhưng Dead Silence phản ứng phi thường phổ thông, Lionsgate vì sao không cho James Wan cơ hội? Kia không phải không có lý do gì .

Cũng liền này hạng mục chế tác dự toán chỉ có 150 vạn dollar, thêm Dimension Films sau lưng vị kia đại lão nhìn thấy sau sinh ra hứng thú, bằng không hắn làm Dimension Films thủ tịch vận doanh quan, như thế nào sẽ tự mình chạy tới gặp James Wan cùng Leigh Whannell như vậy hai tiểu nhân vật?

James Wan không có suy xét quá dài thời gian.

Nếu là đặt ở hắn nhận thức Matthew - Horner phía trước, Dimension Films tung ra cành oliu, hắn nhất định sẽ lao ra lấy tối cảm tạ thái độ tiếp được, nhưng hiện tại nha......

Một chịu bình đẳng đối đãi hắn, lại nguyện ý uỷ quyền hơn nữa không chút do dự đầu tư nhân, so với ngạo mạn trung ẩn ẩn mang theo kỳ thị nhân, càng thích hợp làm đối tượng hợp tác.

Không nói khác, chỉ riêng là Matthew - Horner buổi chiều nói những lời này, ai còn suy xét này Steve - Schneider? Kia không phải chính mình tìm ngược sao?

Lại nói, Matthew - Horner trong giới danh dự tiếng lành đồn xa, so với bá đạo Dimension Films cùng với sau lưng Weinstein ảnh nghiệp hảo nhiều lắm.

Lấy Dimension Films quá khứ sở tác sở vi, ai biết bọn họ hay không sẽ trở thành thứ hai Lionsgate, chỉ cấp khai ngân phiếu khống?

Có này mấy suy xét, James Wan không lại chần chờ, đầy mặt nghiêm túc đối Steve - Schneider nói,“Có thể được đến Dimension Films mời, ta không thắng vinh hạnh.”

Lời này vừa ra, Steve - Schneider cười, hắn cho rằng James Wan đây là đồng ý đâu.

Nhưng Leigh Whannell bất đồng, thường niên cùng James Wan hợp tác, đối với loại này điển hình Đông Phương thức uyển chuyển cự tuyệt phi thường quen tất.

“Đây là muốn cự tuyệt a.”

Có như vậy giác ngộ, Leigh Whannell chuẩn bị mở miệng khuyên bảo, James Wan lại giành trước lặng lẽ kéo hắn một chút.

Leigh Whannell xuất phát từ nhiều năm tín nhiệm, đem mau ra khỏi miệng lời nói lại nuốt trở vào.

James Wan phi thường lễ phép cười nói,“Ta cũng phi thường hi vọng có thể cùng Dimension Films hợp tác, bất quá......” Hắn lời nói một chuyển,“Ta đã tìm đến đầu tư nhân, hơn nữa hứa hẹn cùng đối phương hợp tác.”

Nghe nói như thế, Steve - Schneider không khỏi nhướn mày, theo bản năng liền nói,“Ngươi suy xét hảo, James? Cùng Dimension Films hợp tác cơ hội không phải lúc nào đều có .”

“Ta rất cảm tạ Dimension Films coi trọng.” James Wan phi thường xác định nói,“Nhưng ta hứa hẹn người khác liền muốn làm đến.”

Steve - Schneider cau mày, còn nói thêm,“Ngươi này hạng mục, do Dimension Films đầu tư chế tác, sau đó giao cho......” Hắn tăng thêm ngữ khí,“Weinstein ảnh nghiệp phát hành, ngươi biết cơ hội như vậy có bao nhiêu khó được sao?”

James Wan đương nhiên biết Weinstein ảnh nghiệp là độc lập giới điện ảnh bên trong long đầu, có phi thường cường đại phát hành con đường cùng vận tác năng lực.

Nhưng này mấy đã không đủ để hấp dẫn hắn .

Leigh Whannell ngạc nhiên nhìn James Wan, thật sự tưởng không rõ, Weinstein ảnh nghiệp thực lực, hôm nay xa tại Lionsgate bên trên, cùng như vậy công ty hợp tác, đối với bọn họ chỗ tốt thật sự là nhiều lắm, James Wan như thế nào liền quyết tâm muốn cự tuyệt đâu?

Nghiêm khắc nói lên, hắn cùng James Wan cũng là hỗn độc lập giới điện ảnh nhân, bất quá quay chụp chế tác không phải phim văn nghệ, mà là thấp thành bản phim kinh dị, Weinstein ảnh nghiệp cơ hồ là bọn họ có thể tiếp xúc đến điện ảnh công ty thượng hạn .

Phóng như vậy công ty không hợp tác, chẳng lẽ James Wan có thể tìm đến lục đại công ty làm hợp tác phương?

Leigh Whannell không quá tin tưởng, nếu đặt ở Dead Silence phía trước còn có khả năng, nhưng Dead Silence không thế nào thành công thị trường phản ứng......

James Wan lúc này lại uyển chuyển nói,“Rất xin lỗi, Schneider tiên sinh, ta đã có hợp tác đồng bọn.”

“Vậy được rồi.” Steve - Schneider tự giữ thân phận, cũng lười lại cùng như vậy tiểu đạo diễn lời vô nghĩa, nói,“Chúc các ngươi hảo vận.”

Nói xong, hắn không lại nhiều lời, đứng lên trực tiếp xoay người rời đi.

Dimension Films tại Hollywood cỡ trung điện ảnh công ty bên trong là phi thường có thực lực một nhà, thường niên nghiệp vụ bận rộn, nếu không thể hợp tác, Steve - Schneider không tất yếu phải tại hai tiểu nhân vật trên người lãng phí thời gian cùng tinh lực.

“James !”

Steve - Schneider mới vừa đi, Leigh Whannell liền khẩn cấp hỏi,“Ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì? Hiện tại cự tuyệt Dimension Films, chúng ta về sau đi nơi nào tìm như vậy hảo cơ hội?”

Hắn không thể tránh khỏi có chút thất vọng, hai tay gãi đầu,“Ngươi có biết hay không? Chúng ta bỏ lỡ tốt nhất cơ hội !”

“Lôi, ngươi đừng kích động.” James Wan nhanh chóng nói,“Ngươi trước hết nghe ta nói, hảo sao?”

“Ngươi nói !” Leigh Whannell hít sâu một hơi, tạm thời áp chế có điểm kích động cảm xúc.

James Wan ngay cả vừa khoa tay múa chân vừa nói,“Ta đã tìm đến đầu tư nhân hòa chế tác công ty.” Nhìn thấy Leigh Whannell hiện tại bộ dáng, hắn cũng không thừa nước đục thả câu, thoáng nhanh hơn ngữ tốc,“Ta hôm nay buổi chiều đi Disney xưởng sản xuất thấy Matthew - Horner, cùng hắn bàn bạc chúng ta tân hạng mục, Matthew - Horner số 13 phòng công tác hội xuất vốn đảm nhiệm tân hạng mục chế tác phương.”

Nghe nói như thế, Leigh Whannell cảm xúc bình phục một ít, nhưng hỏi tiếp nói,“Số 13 phòng công tác? Loại nhỏ xác không công ty? Giống như không có phát hành năng lực?”

Muốn đơn thuần chế tác mà nói,150 vạn dollar chế tác phí dụng, hắn cùng James Wan hai người cũng có thể thấu đi ra, nhưng điện ảnh luôn luôn đều không là chế tác đơn giản như vậy, trừ phi bọn họ không tưởng phát hành, chỉ là để chính mình xem xét.

James Wan biết Leigh Whannell lo lắng cái gì, còn nói thêm,“Matthew - Horner tự mình hướng ta hứa hẹn, sẽ cho ta kịch tổ lớn nhất quyền lực, hoàn toàn không can thiệp chúng ta quay chụp cùng chế tác. Mặt khác, hắn còn sẽ đem này bộ phim đẩy vào lục đại công ty phương diện phát hành con đường.”

Nói tới đây, hắn tăng thêm ngữ khí,“Kia nhưng là lục đại công ty ! Weinstein ảnh nghiệp phát hành năng lực so được với sao?”

Leigh Whannell trừng lớn ánh mắt,“Matthew - Horner thật như vậy nói?”

“Thật !” James Wan liên tục gật đầu,“Matthew - Horner danh dự phi thường tốt.”

“Điểm ấy ta biết.” Leigh Whannell nói, hắn vẫn là có nghi ngờ,“Nhưng độc lập điện ảnh mà nói, Weinstein ảnh nghiệp nhất......”

James Wan không khỏi cười, nói,“Lôi, suy nghĩ của ngươi rất hẹp hòi .” Hắn ngồi tựa ở trên lưng ghế dựa,“Matthew - Horner cùng Disney cùng Warner Bros đẳng công ty có chặt chẽ xâm nhập hợp tác, hắn phòng công tác chế tác điện ảnh, đẩy vào này hai nhà công ty phát hành con đường rất dễ dàng, nếu tương lai khả năng do một trong sáu công ty lớn phát hành, chúng ta làm gì trở thành nghẹn khuất độc lập phiến đến vận tác, vì sao không phải một bộ phim thương mại?”

Leigh Whannell nghĩ nghĩ, xác thật là như vậy một hồi sự.

James Wan còn nói thêm,“Ngươi cảm giác số 13 phòng công tác thành lập thời gian ngắn, quy mô cũng rất nhỏ. Nhưng ngươi nghĩ tới hay không, số 13 phòng công tác năm trước đẩy ra [ Twilight ] có bao nhiêu phong cảnh? Ngươi lại nhìn Dimension Films...... Không, ngay cả bọn hắn sau lưng Weinstein ảnh nghiệp cùng Weinstein huynh đệ đều tính cả, bọn họ chế tác phát hành phim, cho đến bây giờ box office tốt nhất một bộ mới lấy đến bao nhiêu Bắc Mĩ box office?”

“Hình như là [ Chicago ].” Leigh Whannell suy xét một hồi, nói,“Bắc Mĩ box office đại khái là 1 ức 7000 vạn dollar tả hữu đi.”

“[ Twilight ] đâu?” James Wan cũng không cần Leigh Whannell trả lời, nói thẳng,“Chúng ta là thời điểm nhảy ra độc lập điện ảnh này hẹp hòi vòng nhỏ .”

Leigh Whannell chậm rãi gật đầu, nếu có càng tốt tiền đồ, ai nguyện ý nghẹn ở loại này trong giới nhỏ.

James Wan cũng không ngốc, nên như thế nào lựa chọn có lợi nhất, nhìn xem rất rõ ràng,“Lôi, hiện tại Matthew - Horner, trong tay nhân mạch, tài nguyên, thanh danh , địa vị, còn có tài lực, nào một hạng so Weinstein huynh đệ sai? Có chút xa xa tại bọn họ bên trên !”

“Hảo !” Leigh Whannell cũng làm ra quyết định,“Chúng ta cùng Matthew Horner hợp tác, đi hắn Dimension Films, một đám nghiêng mắt xem nhân rác rưởi !”

Bên kia, Steve - Schneider ngồi trên ô tô, phân phó tài xế lái xe sau, lập tức gọi cho một điện thoại, đem cơ bản tình huống nói một lần.

“[ Saw ] hệ liệt đạo diễn không tưởng theo chúng ta hợp tác?”

Nghe được lý truyền đến câu hỏi, Steve - Schneider nhanh chóng nói,“BOSS, James Wan tìm đến tân hợp tác đồng bọn.”

“Là ai?”

Steve - Schneider sửng sốt dưới,“Ta không hỏi.”

“Không có hỏi.” Cái kia thanh âm rõ ràng có chút không vui, bất quá rất nhanh còn nói thêm,“Hảo, Steve, việc này ngươi không cần phải xen vào , quay đầu ta tìm một cơ hội cùng James Wan nói chuyện.”

“Hảo.” Hắn lại nói vài câu, nhanh chóng cúp điện thoại.

Nghe vào tai, nhà mình đại lão bản tựa hồ có điểm coi trọng James Wan cùng hắn phim kinh dị hạng mục.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 713: Âm Nhạc Khóa

Vài ngày sau, Matthew cùng James Wan cùng Leigh Whannell cùng nhau gặp thời điểm, biết Dimension Films cố ý này hạng mục tin tức, này cũng không tính ngoài ý muốn, chung quy Dimension Films bản thân chính là lấy chế tác phim kinh dị sở trường, cũng là dựa vào Scream hệ liệt phát triển trở thành nghiệp nội nhị lưu công ty, phim kinh dị vốn là bọn họ chính yếu nghiệp vụ.

Lại nói, James Wan vô tình cùng Dimension Films hợp tác.

Bất quá, vì để ngừa vạn nhất, hắn vẫn là cùng James Wan ký tắt một phần hiệp nghị, tuy rằng bởi vì James Wan cùng Lionsgate hiệp ước hạn chế quan hệ, muốn tới Halloween sau mới có thể chính thức ký xuống này hạng mục, nhưng ký tắt hiệp nghị có thể gia tăng James Wan trái với hứa hẹn phí tổn.

Hollywood là danh lợi trường, Matthew tự nhận là giống hắn như vậy có tín dụng nhân quá ít .

Việc này cũng nhắc nhở hắn, Dimension Films là vận tác phim kinh dị chuyên nghiệp cao thủ, Leigh Whannell hướng Dimension Films đưa kịch bản cùng kế hoạch thư sau, bọn họ cảm giác James Wan tân hạng mục rất có giá trị, kia thuyết minh cái gì?

Phỏng chừng James Wan này hạng mục, rất có làm đầu.

Cho nên, Matthew đối James Wan vẫn là tương đương coi trọng , nghe nói James Wan đối Oscar rất ngạc nhiên, cố ý khiến Helen - Hermann hỗ trợ vận tác một phen, tuy rằng không có làm đến Oscar trao giải điển lễ thư mời, nhưng từ Vanity Fair tổng biên Tina - Braun trong tay muốn một phần “Oscar chi dạ” Party vé vào.

James Wan thu đến vé vào thời điểm, còn cố ý gọi điện thoại lại đây cảm tạ hắn.

Nếu James Wan mang theo rối gỗ Billy vào sân, lại phối hợp thượng kia kinh điển lời kịch, phỏng chừng sẽ trở thành party nhân vật chính.

Đương nhiên, hắn cũng chính là ngẫm lại, hẳn là không ai làm như vậy.

Bận rộn này mấy đồng thời, Matthew cơ bản mỗi ngày đều sẽ đi Warner xưởng sản xuất [ Inception ] kịch tổ, ở nơi đó ở lại nửa ngày thời gian, chủ yếu dùng cho tập luyện một ít cảnh hành động.

Văn hí phương diện, Christopher - Nolan càng thêm cường điệu diễn viên lâm trường phát huy, tuy rằng vai diễn sẽ trước tiên tập luyện, nhưng càng nhiều là quen thuộc nhân vật cùng kịch tình.

“Cố gắng, Matthew !”

“Cố gắng !”

Tập luyện trường bên trong, vang lên một mảnh âm thanh ủng hộ, thân hình kiều tiểu Emma - Roberts đứng ở nhất trương bàn gỗ phía trước, không ngừng cấp Matthew khuyến khích.

Matthew tay phải nắm động tác đạo diễn tay phải, thần thái tương đương thoải mái, động tác chỉ đạo thân thể gắt gao banh , rõ ràng ngừng hô hấp, mặt đều nghẹn đến mức đỏ bừng, trên trán chảy ra một tầng dày đặc mồ hôi.

Hắn cùng Matthew đang tại vật tay, đã dùng tới toàn thân khí lực, lại cảm giác cầm lấy tay kia, phảng phất sắt thép đổ bê tông như vậy, một chút đều không nhúc nhích.

James - McAvoy hai tay ôm ngực, nhìn bên này thẳng lắc đầu, đối bên cạnh Michael - Fassbender nói,“Bert thật muốn không ra, nhất định muốn đi khiêu chiến Matthew cái kia quái vật.”

Michael - Fassbender gật gật đầu,“Chênh lệch quá lớn.”

Quả nhiên, Matthew đột nhiên phát lực, cơ hồ không phí bao nhiêu đại kình, liền đem động tác chỉ đạo Bert thủ đặt ở trên bàn gỗ.

“Thật lớn lực cánh tay.” Bert rút tay ra, không ngừng vung cổ tay (thủ đoạn),“Ngươi hẳn là đi tham gia chức nghiệp thi đấu.”

Hắn hỏi Matthew,“Ngươi như thế nào luyện ra ?”

Matthew nhún nhún vai,“Hơn phân nửa là trời sinh .”

Mặc sơmi trắng cùng lam quần Emma - Roberts lúc này đi tới, triều Bert vươn tay, nói,“Ngươi thua, một trăm dollar !”

Phía trước hai người đánh cuộc, Bert nhận đánh cược chịu thua, móc ra một trăm dollar, đặt ở Emma - Roberts trên tay, cố ý oán giận nói,“Đây thật là người quen lại thua tiền.”

Matthew quay đầu nhìn Emma - Roberts liếc nhìn, nói,“Ariadne, thắng không mời khách sao?”

“Đúng vậy !” James - McAvoy cũng nói,“Mời khách đi, Ariadne !”

Emma - Roberts cầm lấy kia tờ tiền mặt lung lay, lớn tiếng nói,“Ta thỉnh mọi người uống trà trưa.”

Nói xong, nàng lấy di động ra gọi cho điện thoại, muốn xưởng làm phim phụ cận một nhà tiệm đồ uống đưa đồ uống lại đây, còn cố ý hỏi trên sân tập mỗi người muốn uống cái gì.

Nói chuyện điện thoại xong, Emma - Roberts bẻ đầu ngón tay tính một hồi, đột nhiên nói,“Không đúng a !”

“Làm sao?” Matthew hảo kỳ hỏi.

Vài người khác cũng đều nhìn về phía Emma - Roberts bên kia.

Emma - Roberts cố ý bày ra một bộ thương tâm bộ dáng,“Ta vừa tính tính, tiêu 156 dollar.” Nàng bất đắc dĩ thở dài,“Ta là người thắng a ! hiện tại đâu, thắng tiền không có, ta còn bồi đi vào 56 dollar.”

Bao gồm Matthew ở bên trong, tất cả mọi người nở nụ cười.

Rất nhanh, có người đem đồ uống tất cả đều đưa tới, mọi người vây quanh ở cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm.

Đây cũng là tập luyện một bộ phận, có thể gia tăng lẫn nhau quen thuộc trình độ, hơn nữa lẫn nhau ở giữa tại kịch tổ đều là lấy nhân vật danh đến cho nhau xưng hô.

Emma - Roberts uống mất nửa ly hồng trà, hỏi bên cạnh Matthew,“Cobb, lão bà ngươi đâu?”

Matthew biết nàng hỏi là Anne - Hathaway, hồi đáp,“Meyer còn tại trong mộng không đi ra đâu.”

“A......” Emma - Roberts hạ giọng, chỉ dùng Matthew mới có thể nghe được thanh âm nói,“Cùng nàng ly hôn đi, ngươi cái kia lão bà rất quái đản .”

“Meyer ở trong mộng ra không được .” Matthew cười cười,“Ly hay không không quan trọng.”

Emma - Roberts lại thấp giọng nói,“Ngươi không cảm thấy nàng thật sự rất khác người sao?”

Đang nói đâu, phòng tập luyện môn đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, Anne - Hathaway cười đi đến, thoạt nhìn tâm tình tương đương không sai.

Michael - Fassbender hảo kỳ hỏi,“Meyer, ngươi không phải không đến sao?”

Anne - Hathaway cười đến miệng rộng đều mân thành một sợi dây nhỏ.

Matthew nghĩ đến hôm nay tại Beverly Hills Regent khách sạn cử hành ngọ yến, hỏi,“Đạt được đề danh ?”

Giải xuống bên ngoài đại y, Anne - Hathaway lộ ra bên trong đoản khoản lễ váy, đi nhanh triều Matthew bên này đi tới, vừa đi vừa nói chuyện,“Ta đạt được tốt nhất nữ chính đề danh .”

Nàng xem xem ở đây mọi người,“Tan tầm chớ đi, đêm nay ta mời khách.”

Vừa dứt lời, Emma - Roberts liền đứng lên nói,“Ta buổi tối có chuyện, đi không được.”

Anne - Hathaway sắc mặt trầm một chút, lập tức khôi phục bình thường, tiếp còn nói thêm,“Ta cũng không tính toán kêu ngươi.”

Emma - Roberts hừ một tiếng,“Ta đối với ngươi mời không có hứng thú.”

Matthew trước nhìn nhìn Anne - Hathaway, lại nhìn nhìn Emma - Roberts, không thể tra lắc lắc đầu, này hai người từ lần đầu tiên tập luyện bắt đầu liền không như thế nào đối phó.

Một trong kịch tổ, có hai vai diễn không sai biệt lắm nữ tính nhân vật, biểu diễn diễn viên lại đều phi thường tự tin, thường thường sẽ xuất hiện rất nhiều không cần thiết phiền toái.

Không nói kịch tổ , liên trường học lớp trong đều sẽ phát sinh loại tình huống này.

Hai nữ nhân mắt thấy liền muốn bay lên đến cho nhau châm chọc trình độ, Matthew mắt nhìn đồng hồ, sau đó nói,“Thời gian chênh lệch không nhiều , chúng ta tan tầm đi.”

Hắn là kịch tổ tối đại bài diễn viên, cho dù là Emma - Roberts cùng Anne - Hathaway tự tin quá mức, cũng sẽ không trước mặt phản bác lời của hắn.

Anne - Hathaway lúc này nói,“Ta tại Sheraton khách sạn đính hảo yến hội thính, mọi người nhất định phải tới.”

Matthew phỏng chừng, Anne - Hathaway khả năng sớm liền định hảo chúc mừng party, trước mắt còn không có bất cứ một 1980 niên đại sau sinh ra nữ diễn viên đạt được Oscar tốt nhất nữ chính, đối với Anne - Hathaway đến nói, lấy đến tốt nhất nữ chính đề danh, đã là một hồi cự đại thắng lợi .

Mọi người trước sau rời đi Warner xưởng sản xuất, Michael - Fassbender kéo không lái xe James - McAvoy dẫn đầu đi Sheraton khách sạn, Cillian - Murphy cùng Michael - Cain hai Nolan đích hệ không thế nào cùng Matthew vài tuổi trẻ một đời dính líu, này hai người đi một đường.

Matthew lên xe thời điểm, Emma - Roberts cũng theo đi lên.

“Ngươi không phải không đi sao?” Matthew thấy nàng đóng cửa xe, hỏi,“Như thế nào sửa chủ ý ?”

Emma - Roberts lại lắc đầu,“Không sửa chủ ý, ta không đi.” Nàng giải thích nói,“Ngươi không phải đi Sheraton khách sạn sao? Đi ngang qua thứ tám phố thời điểm, tại Bella lạp phát nghệ salon chỗ đó buông xuống ta, ta hẹn cô cô ở nơi đó làm tóc.”

Matthew gật gật đầu, đối tài xế nói,“Từ thứ tám phố đi.”

Dù sao tiện đường, hơi Emma - Roberts quá khứ liền là.

Ô tô vừa phát động, Matthew di động nhắc nhở âm vang lên, móc ra nhìn thoáng qua, là Bella - Anderson vừa phát đến bưu kiện, thứ tám mươi mốt giới Oscar trao giải điển lễ đề danh danh sách.

“Ta nhớ rõ ngươi cô cô giống như trình báo đợt này Oscar tốt nhất nữ chính đi?” Matthew hỏi.

Emma - Roberts gật đầu,“Đúng vậy.” Nàng chớp mắt,“Nàng lạc tuyển , ngọ yến còn tại tiến hành thời điểm, ta liền biết đề danh danh sách .”

Matthew tiếp tục xem xét bưu kiện, đồng thời nói,“Ngươi tin tức rất linh thông.”

“Đương nhiên .” Emma - Roberts còn nói thêm,“Ta còn biết, ngươi đạt được giải Mâm xôi vàng kém cỏi nhất nam chính đề danh.”

Giải Mâm xôi vàng đề danh danh sách là ngày hôm qua công bố , cùng Matthew có liên quan hạng mục trở thành đạt được đề danh nhà giàu,[ Hancock ] đạt được xấu nhất nam nữ nhân vật chính, xấu nhất đạo diễn cùng xấu nhất phim tứ đại đề danh,[ Twilight ] cũng có xấu nhất nam nữ nhân vật chính, xấu nhất nam nữ vai phụ, xấu nhất đạo diễn cùng xấu nhất phim sáu đề danh.

Không chút nào khoa trương nói, Matthew sẽ trở thành năm nay giải Mâm xôi vàng đại người thắng.

“Ta trong ấn tượng, ngươi không phải lần đầu tiên Mâm Xôi Vàng đề danh đi?” Emma - Roberts hảo kỳ hỏi,“Không phải nói Mâm Xôi Vàng sẽ khiến diễn viên sự nghiệp xong đời sao?”

Matthew một điểm đều không để ý, nhún nhún vai, nói,“Ta đều không nhớ rõ ta đạt được bốn lần vẫn là năm lần Mâm Xôi Vàng đề danh , ngươi xem ta sự nghiệp xong đời sao?” Hắn tiếp còn nói thêm,“Michael Bay so với ta đạt được đề danh số lần càng nhiều, hiện tại không như thường là nhất tuyến thương nghiệp đạo diễn?”

Emma - Roberts nghĩ nghĩ, cũng là chuyện như vậy.

Bôn trì ô tô quẹo vào thứ tám phố, Matthew di động lại vang lên, lần này là có điện thoại đánh lại đây.

Nhìn Matthew chuyển được điện thoại, Emma - Roberts bỗng nhiên phát hiện Matthew nói được cái gì lão sư cùng học sinh mà nói rất kỳ quái, đẳng Matthew cắt đứt điện thoại thời điểm, hảo kỳ hỏi,“Ngươi ngày mai muốn làm cái gì? Cho người đương học sinh?”

Matthew nghiêm túc nói,“Ngày mai ta muốn cùng lão sư thượng âm nhạc khóa.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 714: Bắt Đầu Lên Lớp

“Mở ra yết hầu, ổn định cổ họng !”

Một gian màu gạo trắng âm nhạc phòng luyện tập nội, Taylor - Swift đứng ở Matthew trước mặt, thoạt nhìn tương đương dụng tâm,“Chú ý hô hấp tiết tấu ! ca xướng hô hấp là trọng yếu nhất một khâu, là toàn bộ ca xướng kiến trúc cơ sở !”

Nàng đưa mắt nhìn chăm chú nghe giảng Matthew, nói,“Cùng ta lại đến một lần.”

“A...... A...... A......”

Taylor - Swift phát ra tiếng phi thường có tiết tấu cảm, giọng giống như chim sơn ca như vậy dễ nghe.

“Úc...... Úc...... Nga......”

Matthew nhất trương miệng, thô cuồng giọng căn bản không ở trên một điệu, cả gian phòng luyện tập đều bắt đầu run rẩy, phảng phất có Viễn Cổ cự thú đang từ trong ngủ đông tỉnh lại.

“Đình ! đình !” Taylor - Swift hoàn toàn bị đánh bại ,“Matthew, ngươi sở hữu phát ra tiếng tất cả đều chạy giọng !”

Matthew dừng lại, điều chỉnh hô hấp, bản thân cảm giác cũng không tệ lắm,“Ta cảm giác rất tốt.”

Taylor - Swift vỗ trán mình,“Thượng Đế a.“Nàng xem Matthew liếc nhìn,“Một buổi sáng , ngươi một điểm tiến bộ cũng không có.”

“Muốn hay không chúng ta nghỉ ngơi dưới đi.” Matthew đề nghị nói.

“Không được !” Taylor - Swift rất có lão sư phái đoàn,“Ta hôm nay nhất định phải dạy cho ngươi cơ bản nhất phát âm.”

Nàng vây quanh Matthew dạo qua một vòng, căng thẳng bộ mặt,“Ngươi chăm chú điểm !”

Matthew gật đầu,“Ta rất chăm chú.”

Taylor - Swift đứng ở hắn đối diện ngũ thước Anh ngoài, nói,“Đang luyện thanh, ca hát tiền, nhất định phải loại trừ hết thảy tạp niệm, ổn định cảm xúc, muốn có phi thường tốt tâm lý trạng thái, muốn có tốt ca xướng dục vọng, muốn tràn ngập tin tưởng, thả lỏng tự nhiên tiến vào ca xướng trạng thái, bằng không là xướng không tốt ca .”

Matthew tiếp tục gật đầu,“Ta minh bạch.”

Mặc kệ Taylor - Swift nói cái gì, hắn đều phụ họa, bất quá cảm giác chính mình hẳn là không cứu.

“Đương Hấp Khí hoàn tất sau, lồng ngực bảo trì bất động, dây thanh trước tự nhiên khép kín, sau đó, lại lấy thỏa đáng khí tức trùng kích dây thanh sử chi chấn động phát ra tiếng, như vậy phát ra đến thanh âm rắn chắc hữu lực.” Taylor - Swift nói một ít cơ bản nhất phát ra tiếng kỹ xảo,“Loại này phương pháp có thể sửa đúng dây thanh rò hơi tật xấu.”

Nàng chỉ chỉ Matthew,“Ngươi dây thanh rò hơi phi thường nghiêm trọng.”

“Ta hiểu được.” Matthew dựa theo nàng nói , loại trừ tạp niệm, làm tốt chuẩn bị,“Bắt đầu đi.”

Một lần lại một lần phát ra tiếng luyện tập, Taylor - Swift khuôn mặt càng banh càng chặt, sắc mặt càng ngày càng đen, thanh âm cũng tại dần dần đề cao, tựa hồ tùy thời đều có bạo tẩu khả năng.

Thừa dịp khiến Matthew luyện tập không nhàn, nàng quay người lại, nói,“Bình tĩnh ! bình tĩnh một điểm, ngươi hiện tại là lão sư, nhất định phải bảo trì bình tĩnh ! ngươi hiện tại giáo là trên thế giới ngốc nhất tối không có thiên phú học sinh, nhất định phải có kiên nhẫn.”

“Ngao......”

Phía sau lại vang lên thô cuồng giống như sói tru thanh âm, Taylor - Swift cắn chặt răng, sói tru đều có tiết tấu, này thanh âm so sói tru còn khủng bố, liền tính thực sự có sói đến, phỏng chừng cũng sẽ bị dọa chạy.

Nàng quay người lại, nhìn Matthew, hỏi,“Ngươi cảm giác thế nào?”

Matthew một kình gật đầu,“Có tiến bộ , ta tìm đến cảm giác .”

“Thượng Đế a.” Taylor - Swift thiếu chút nữa té xỉu, khoát tay,“Chúng ta nghỉ ngơi hội đi.”

Một buổi sáng thời gian, nàng lỗ tai chịu đủ tra tấn, lại tiếp tục đi xuống, tương lai một tuần đều phải nghe không ra nhạc đệm làn điệu .

Rất đáng sợ !

Matthew cùng Taylor - Swift rời đi âm nhạc phòng luyện tập, đi phòng nghỉ.

Nơi này là Taylor - Swift tại Los Angeles âm nhạc phòng công tác, đồng thời cũng là nàng ở bên này trụ sở, ở Malibu bờ biển, ngồi ở phòng nghỉ trung, có thể xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh sát đất nhìn thấy Malibu hải cảnh, phi thường thích hợp thả lỏng.

Tiếp nhận Taylor - Swift đưa qua chén nước, Matthew nói tạ, vừa uống một ngụm, một con mèo nhỏ đột nhiên nhảy tới hắn này trương trên sô pha.

Kia tai mèo phảng phất bẻ gãy như vậy, từ trung gian gục xuống dưới, thoạt nhìn tương đương manh.

“Đây là Meredith.” Taylor - Swift ngồi ở Matthew đối diện, giới thiệu nói,“Một chỉ Scotland mèo tai cụp.”

“Rất xinh đẹp.” Matthew thuận miệng khen ngợi một câu.

Hắn vươn tay, tính toán chạm tai mèo, kia miêu lập tức nhảy xuống sô pha, chạy đến đối diện, nhảy tới Taylor - Swift chân dài bên trên.

Taylor - Swift nhẹ nhàng vuốt ve miêu mễ Tiểu Xảo đầu, nói,“Ngươi hôm nay bị sợ hãi đi?”

Nghe nói như thế, Matthew kháng nghị nói,“Taylor, không khoa trương như vậy chứ?”

“So với ta nói càng khoa trương.” Taylor - Swift dị thường nghiêm túc chuyên chú nói,“Matthew, chỉ riêng khiến ngươi có thể chính xác phát ra cơ bản âm phù, chính là một hạng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ.”

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Muốn hay không coi như hết.”

Taylor - Swift huy tay,“Không thể liền như vậy tính.” Nàng một đôi màu lam đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Matthew,“Làm việc như thế nào có thể bỏ dở nửa chừng đâu? Không cố gắng như thế nào có thể thành công?”

Đột nhiên, Matthew có loại đến trường khi bị lão sư giáo huấn cảm giác, có vẻ Taylor - Swift thực thích đương lão sư?

“Đây là ta lần đầu tiên giáo nhân ai.” Taylor - Swift còn nói thêm,“Nhất định phải giáo hội ngươi !”

Matthew bưng lên chén nước uống một ngụm, nói,“Hảo, ngươi dám giáo, ta liền dám học.”

Taylor - Swift cố ý thở dài một hơi,“Ta đây là tại mạo sinh mệnh nguy hiểm dạy học sinh a.” Nàng xem xem trên tường đồng hồ treo tường, nói,“Mau giữa trưa , chúng ta đi ra ngoài ăn cơm, ngươi mời khách.”

Matthew buông xuống chén nước, đứng lên,“Không thành vấn đề, ngươi muốn ăn cái gì?”

“Phụ cận có gia Italia nhà hàng rất không sai.” Taylor - Swift rõ ràng là cố ý ,“Chỗ đó làm nấm cục trắng phi thường bổng.”

Này sở nơi ở không tính lớn, xe đều là dừng ở phòng ốc bên ngoài, Matthew cùng Taylor - Swift đi ra ngoài lấy xe, lên xe thời điểm, mơ hồ có đèn flash sáng lên, bất quá hai người không nhận ra không nhìn, lên xe trực tiếp rời đi.

Gần nhất,[ Inception ] bắt đầu tiền kỳ tạo thế,[ Fast and Furious 4] cũng bắt đầu một loạt tuyên truyền thế công, hắn ở trên truyền thông nhiệt độ rõ ràng gia tăng, hôm nay đi ra ngoài thời điểm liền có cẩu tử cùng.

Còn có một ít, hẳn là ở trong này cùng chụp Taylor - Swift .

Đương nhiên, trong đó có hay không cố ý tìm đến, hắn cũng không biết, bất quá cũng không để ý.

Bát quái truyền thông báo danh hắn chuyện xấu bạn gái, cộng lại chừng mấy chục hào người, lại gia tăng một cũng không có gì gọi là.

Lái xe, Matthew xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, rất nhiều cẩu tử đều theo đi lên.

Taylor - Swift cũng thấy được, nói,“Thật chán ghét, đi ra liền có cái đuôi cùng.”

Matthew đảo quanh phương hướng, nói,“Đây chính là thành danh đại giới.”

“Bọn họ hay không sẽ sao chúng ta hai chuyện xấu?” Taylor - Swift cũng không cần Matthew trả lời, nói thẳng,“Khẳng định sẽ .”

“Tùy tiện đi.” Matthew tuyệt không để ý,“Chúng ta coi như không biết hảo.”

Kia gia Italia nhà hàng cự ly Malibu bãi biển phú hào tụ cư khu rất gần, vài phút sau, Matthew liền đình hảo xe, mang theo Taylor - Swift vào phòng ăn (nhà hàng), Taylor - Swift cũng không cùng hắn khách khí, chọn quý nhất đồ ăn, điểm mấy thứ.

Phối hợp nấm cục trắng cơm điểm đương nhiên sẽ không thiếu.

Matthew không có muốn, tuy rằng đến từ cái gì cũng dám ăn địa phương, từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia khi, nhỏ tuổi gia đình điều kiện quá kém, trên núi bay bơi nhảy chui , cái gì chưa ăn qua?

Bất quá, hiện tại có điều kiện , cảm giác không thứ gì, khẳng định sẽ không chạm.

Tựa như đại bộ phận người ngoại quốc ăn không quen thuần khiết trung cơm như vậy, Matthew đối với có chút cơm Tây cũng phi thường không thích.

“Chúng ta buổi chiều còn tiếp tục sao?” Matthew vừa ăn vừa hỏi nói.

Taylor - Swift nuốt xuống trong miệng đồ ăn, gật gật đầu, nói,“Đương nhiên muốn tiếp tục !” Nàng bưng lên chén nước uống một ngụm,“Ta hôm nay đem sở hữu công tác đều đẩy, chính là chuyên môn giáo ngươi.”

“Hảo.” Matthew hôm nay cũng không khác sự,“Chúng ta ăn xong trở về tiếp tục.”

Hơn nửa giờ về sau, hắn cùng Taylor - Swift ra phòng ăn (nhà hàng), lái xe đi về, kia vài cẩu tử tựa hồ có chút kích động, có mấy cái tại hắn dừng xe đẳng đèn đỏ thời điểm, thậm chí cưỡi mô tô đi đến bên cạnh phía trước, đối với tiền chắn gió thủy tinh một trận loạn phách.

Matthew không cần xem cũng biết, ngày mai giải trí trên tin tức, khẳng định sẽ xuất hiện cùng loại “Matthew - Horner luyến thượng nông thôn tiểu thiên hậu” tin tức.

Hiện nay này toàn dân giải trí thời đại, các cẩu tử có thể nói nghênh đón một ít có hảo thời điểm.

Trở lại Taylor - Swift trụ sở, hai người trước khi vào cửa, Taylor - Swift xem phía sau liếc nhìn, nói,“Những người này không mệt sao?”

Nàng móc ra điện thoại,“Ta cùng người đại diện chào hỏi, miễn cho kia vài bát quái tin tức đi ra sau oán giận ta.”

Matthew một mình ở trong phòng khách chuyển chuyển, lại thấy được kia chỉ Scotland mèo tai cụp, mặt sau Taylor - Swift bỗng nhiên nói,“Ngươi ngày nào đó nhận phỏng vấn, nếu có phóng viên hỏi ta, nhớ rõ làm sáng tỏ một chút.”

“Không cần phải xen vào bọn họ.” Matthew quay đầu lại,“Loại sự tình này càng làm sáng tỏ càng không ai tín.”

Taylor - Swift tức giận bất bình,“Kia không phải muốn làm cho bọn họ tọa thực ta là của ngươi chuyện xấu bạn gái? Ta là sư phụ của ngươi a.”

Matthew cố ý dùng vui đùa giọng điệu nói,“Sư sinh luyến không phải càng kích thích sao?”

“Sư sinh luyến?” Taylor - Swift nhìn Matthew,“Uy, ngươi có ý tứ gì a? Ngươi căn bản không truy qua ta hảo sao?”

Nghe nói như thế, Matthew trực tiếp đi qua, liền đứng ở Taylor - Swift trước mặt, bày ra một bộ lỗ mãng bộ dáng, thò tay khơi mào nàng cằm,“Tiểu Taylor, không bằng nay buổi chiều ngươi cho là ta học sinh.”

Taylor - Swift ngẩn người,“Như vậy tiến triển hay không sẽ quá nhanh ?”

Nói tới đây, nàng đột nhiên trừng lớn ánh mắt,“Ta tưởng đến !”

Cũng không quản Matthew, Taylor - Swift xoay người liền hướng âm nhạc phòng luyện tập đi, vừa đi vừa nói chuyện,“Matthew, ngươi đợi lát nữa, ta đột nhiên có linh cảm , ta muốn đi viết ca.”

Matthew có loại kỳ quái cảm giác, hỏi,“Này cũng có thể đến linh cảm?”

“Đúng vậy !” Taylor - Swift còn nói thêm,“Là ngươi cho ta linh cảm.”

Nàng xung Matthew nhếch lên một căn ngón cái,“Ngươi thật quá tuyệt vời ! ngươi chính là của ta linh cảm nguồn suối.”

Matthew gật gật đầu, không biết vì sao, tổng cảm giác nơi nào tựa hồ không đúng.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 715: Khác Loại Thổ Lộ

Linh cảm phát ra Taylor - Swift rất đáng sợ, vỏn vẹn nửa giờ, liền hoàn thành một bài ca khúc cùng từ, này tốc độ khoa trương đến khiến Matthew có điểm không thể tin được là thật , tuy rằng Taylor - Swift xuất đạo tới nay định vị là nông thôn tiểu thiên hậu cùng sáng tác hình ca sĩ, nhưng hắn nghe Helen - Hermann đề cập qua, đại đa số sáng tác hình ca sĩ đều là treo đầu dê bán thịt chó.

Có vẻ này Taylor - Swift tại sáng tác phương diện thật lợi hại.

Bất quá nàng lại lợi hại, đến buổi chiều, hai người nhân vật cũng phát sinh biến hóa, Matthew từ học sinh trở nên lão sư, chi tiết chỉ bảo nàng một ít về nhân loại vận động tri thức, xâm nhập tham thảo động vật có vú là như thế nào sinh sản sinh tức này một phức tạp mệnh đề.

Vào lúc ban đêm, một hồi hoàn toàn mới học tập sau thực tiễn liền tại âm nhạc phòng luyện tập nhóm bạo phát.

Taylor - Swift là cái dạng gì nữ nhân, Matthew hai năm nay nghe qua không thiếu nghe đồn, về phần chính hắn, càng là vẫn đi ở giấc mộng trên đường.

Nếu mọi người đều không là thiện nam tín nữ, buổi chiều còn cơ hồ làm rõ , cũng liền không có lại che che lấp lấp tất yếu.

Thẳng thắn giảng, Matthew này lão sư cùng Taylor - Swift buổi sáng dạy hắn khi bất đồng, Taylor - Swift là như thế nào dạy cũng dạy không được, mà Matthew không quá nhiều thứ để dạy, bởi vì Taylor - Swift bản thân chính là lão thủ.

Tuy rằng thiếu chút nữa liền có thể đưa vào đến 90 sau Taylor - Swift vừa mới mãn mười chín tuổi, nhưng rõ ràng kinh nghiệm phong phú, sức chiến đấu cũng tương đương cường hãn.

Tối lệnh Matthew giật mình là, tình hình chiến đấu tiến hành đến kịch liệt nhất giai đoạn, Taylor - Swift đột nhiên lâm thời đi ra, nói là linh cảm đến, lại đem chính mình nhốt vào trong một gian phòng đi viết ca .

Matthew cũng coi như phát hiện , vị này nữ ca sĩ căn bản chính là tại dùng loại này đặc thù phương thức kích phát linh cảm, hơn nữa theo sau hắn nhìn Taylor - Swift viết đi ra ca từ, không biết vì sao, tổng có chủng Taylor - Swift là nữ chính, mà hắn chính là trong đó nam chính cảm giác.

Hắn không để ý này mấy, trên thị trường về hắn đường viền hoa tin tức nhiều đến mức không đếm được, lại gia tăng một điều cũng coi như không được cái gì.

Bất quá, dùng hắn đến kích phát linh cảm sáng tác ca khúc, đương nhiên muốn trả giá tương ứng đại giới.

Kết quả chính là Taylor - Swift cả một đêm cơ hồ không ngủ, đến ngày hôm sau buổi sáng đều có chút vẻ mặt hoảng hốt .

Nghỉ ngơi một buổi sáng, nàng mới tốt một ít, tinh thần thoáng khôi phục, liền đem Matthew kêu lên phòng khách bên trong, bắt đầu một hồi khác loại thổ lộ.

“Matthew, nói vậy ngươi cũng thấy được.” Taylor - Swift tuổi không lớn, lại rất có đầu não, bằng không cũng sẽ không từ nhiều như vậy có mang ngôi sao mộng nữ hài trong trổ hết tài năng, nàng biết chính mình có thể lừa kia vài tiểu minh tinh, giống Matthew như vậy người thông minh, vẫn là nhiều lời điểm lời thật cho thỏa đáng,“Cảm tình cùng nam nữ chi sự tối có thể kích phát của ta sáng tác linh cảm, ta cần không ngừng kích thích, mới có thể viết ra xuất sắc ca khúc......”

“Ta nhìn thấy .” Matthew gật gật đầu.

Taylor - Swift còn nói thêm,“Còn chưa hề có bất cứ một người, có thể giống ngươi như vậy, cho ta nhiều như vậy linh cảm, từ ngày hôm qua đến hiện tại, của ta tinh thần vẫn độ cao phấn khởi, sáng tác dục trước đó chưa từng có cường liệt.”

Nàng xem xem Matthew, còn nói thêm,“Ta sáng tác tiến vào bình cảnh khi, cần nhất loại này kích thích.” Nàng đột nhiên thò tay bắt lấy Matthew,“Cho nên, ngươi chính là của ta Muse nữ thần, làm bạn trai hảo sao?”

Matthew sửng sốt một chút, này nữ hài thật đúng là trực tiếp a.

Thấy hắn không trả lời, Taylor - Swift còn nói thêm,“Ta là chăm chú , làm của ta bạn trai hảo sao?”

“Này......” Matthew tối hôm qua vừa đem nàng ép buộc đến chết đi sống đến, không tốt trực tiếp cự tuyệt, nói,“Taylor, quá đột nhiên, khiến ta nghĩ nghĩ hảo sao?”

Tuy rằng không phải lần đầu tiên có người hướng hắn thổ lộ, nhưng dùng sáng tác linh cảm cùng Muse nữ thần phương thức này, hắn còn chưa hề có gặp được qua.

“Đêm qua hết thảy đều chứng minh, chúng ta phi thường thích hợp.” Taylor - Swift nắm chặt Matthew tay,“Chúng ta chính là trời sinh một đôi.”

Nghe nàng nhắc tới tối hôm qua, Matthew nhíu nhíu mày, vẫn là nói,“Taylor, chúng ta nhận thức thời gian còn thiếu, lẫn nhau còn không lý giải. Ngày hôm qua ngươi không phải nói sao? Như vậy quá nhanh .”

Taylor - Swift lại nói,“Không quan hệ, ngươi không truy ta, ta đây truy ngươi hảo.”

Bởi vì vừa xâm nhập trao đổi quan hệ, Matthew nói lời nói rất khách khí, nhưng liên tiếp uyển cự không có hiệu quả, liền chuẩn bị trực tiếp cự tuyệt, đang muốn mở miệng, di động đột nhiên vang lên.

Hắn móc ra đến xem liếc nhìn, là Armani bên kia đánh tới điện thoại, vội vàng chuyển được, Armani hiệu may định chế bộ môn nói cho hắn, đã vì hắn chuẩn bị tốt Oscar lễ phục, khiến quá khứ chọn lựa mặc thử.

Matthew thu hồi di động, đối Taylor - Swift nói,“Ta có việc gấp muốn xử lý, tất yếu đi.”

Taylor - Swift nghĩ nghĩ, nói,“Ta đây ngày sau lại hẹn ngươi.”

Nàng cũng không nghĩ tới, này linh cảm kích phát khí hiệu quả sẽ như vậy hảo, nếu dùng tốt, đương nhiên muốn chộp trong tay.

Matthew không có đáp lời, chỉ là phất phất tay, liền ra phòng ở, Taylor - Swift vẫn đem hắn đưa đến trụ sở cửa.

Lái xe rời đi thời điểm, Matthew chú ý tới, các cẩu tử đều nhanh bạo tẩu , phỏng chừng rất nhiều người từ ngày hôm qua vẫn thủ tại chỗ này, liền chờ hắn đi ra đâu.

Hắn lái xe ra Malibu, trong đầu còn đang suy nghĩ vừa phát sinh sự tình, này Taylor - Swift lấy phương thức này thổ lộ, não đường về thật kỳ lạ a.

Bỗng nhiên, Matthew sinh ra một ý niệm, nàng có phải hay không tại biểu đạt thành ý? Đem thích một người động cơ nói thẳng đi ra, có vẻ thật sự rất có thành ý a.

Rõ ràng có rất nhiều nam nhân thích một nữ nhân, chính là bởi vì dung mạo, lại đánh chết đều nói là thích nàng nội hàm.

Còn có một ít nữ nhân, rõ ràng coi trọng là nam nhân tiền, nhưng ngoài miệng vĩnh viễn đều là thích nam nhân tài hoa......

Từ phương diện này xem, Taylor - Swift giống như thành ý tràn đầy.

Một nông thôn âm nhạc tiểu thiên hậu, bề ngoài điều kiện còn tương đương không sai, dựa theo đại đa số nhân tiêu chuẩn, tuyệt đối là một người bạn gái hảo lựa chọn.

Vấn đề hắn không phải kia đại đa số nhân trung một thành viên.

Matthew không ngại trở thành Taylor - Swift ca trung nam chính, chung quy đem nhân làm đều tinh thần hoảng hốt , tổng muốn trả giá điểm cái gì, nhân gia mười chín tuổi thanh xuân mỹ thiếu nữ không thể bạch bạch với ngươi ngoạn một buổi tối đi?

Nhưng muốn lấy đảm đương bạn gái, dù cho Taylor - Swift tràn ngập thành ý, hắn cũng cho rằng không thích hợp.

Giống Taylor - Swift kia phương diện kinh nghiệm phong phú hắn ngược lại không như thế nào để ý, nơi này 18-19 tuổi nữ hài nào không phải như vậy?

Về phần Taylor - Swift đem hắn trở thành linh cảm dẫn dắt khí, kia cũng không phải mấu chốt.

Thẳng thắn giảng, Taylor - Swift rất phù hợp hắn thẩm mỹ, bằng không lúc trước cũng sẽ không đáp ứng cùng Taylor - Swift lên lớp.

Chân chính vấn đề ở chỗ, hắn từng có một đang hot ngôi sao ca nhạc bạn gái, càng lý giải một sự kiện, đang hot ngôi sao ca nhạc so đương hồng minh tinh điện ảnh muốn bận rộn hơn vài lần, hoặc là thu âm đĩa nhạc cùng mở rộng đĩa nhạc, hoặc là tại phi cơ, khách sạn cùng lưu diễn ở giữa không ngừng đảo quanh.

Nghĩ đến đây, Matthew bỗng nhiên lắc đầu, thực ra đây chính là đang vì chính mình tìm một quang minh chính đại cự tuyệt Taylor - Swift lý do mà thôi.

Chung quy tối hôm qua vừa mới cùng người lăn thảm, cần một hắn trên tâm lý có thể không có trở ngại lấy cớ.

Đi đến Roeder trên đường cái Armani mặt tiền cửa hàng, Matthew trực tiếp đi tầng hai cao định khu, một vị trang phục thiết kế sư cùng hai danh trợ lý đã chờ ở chỗ đó, bọn họ chuyên môn vi Matthew lần này tham dự Oscar trao giải điển lễ chuẩn bị ngũ bộ lễ phục lấy cung lựa chọn.

Trừ một kiện màu trắng lễ phục, còn lại tất cả đều là thâm sắc, chỉ là nhìn thoáng qua, Matthew liền đem màu trắng đào thải .

Đối với nam nhân đến nói, nếu không biết đi thảm đỏ nên tuyển cái gì quần áo, như vậy lựa chọn màu đen cùng tương đối bảo thủ khoản tiền thức vĩnh viễn đều sẽ không có sai lầm.

Đạo lý này đồng dạng áp dụng vào nữ nhân.

Matthew tuyển một thân màu xám sẫm tây trang, còn có tương ứng giày da cùng phối sức.

Theo sau, hắn đi một chuyến thế kỷ thành số 13 phòng công tác, tuy rằng nghiêm khắc đến nói vẫn là một bao da công ty, nhưng phòng công tác cũng có hơn hai mươi danh viên công, trước mắt trực tiếp người phụ trách là Bella - Anderson.

Này phòng công tác không chỉ có xử lý điện ảnh đầu tư nghiệp vụ, còn có một loạt cùng Matthew tương quan sự vụ.

“Trên thị trường lại xuất hiện một quyển của ngươi truyện ký.”

Văn phòng bên trong, Bella - Anderson đem một quyển sách giao cho Matthew,“Đây là thứ sáu bản .”

Matthew nhìn thoáng qua, này quyển sách trên bìa không có hắn ảnh chụp, chỉ là ngoại hình phi thường giống hắn một bóng người, đây cũng là vì tránh né xâm quyền.

“Không cần phải xen vào hắn.” Matthew tùy tay ném tới một bên.

Giống như loại này phi trao quyền danh nhân truyện ký, Bắc Mĩ sách báo thị trường cuối cùng sẽ xuất hiện rất nhiều, chỉ cần nội dung vừa phải, cũng không thể xem như pháp luật trên ý nghĩa xâm quyền.

Không chỉ là hắn, giống Bill - Gates, Steve - Jobs cùng Warren - Buffett đám người, không có được đến trao quyền truyện ký e đều nhiều đến đếm không hết .

Thực ra không cần xem, Matthew cũng biết, này bản cái gọi là truyện ký bên trong, khẳng định tràn ngập các loại bát quái nội dung.

Không có biện pháp, ai khiến hắn phao qua nữ nhân vừa số lượng nhiều, còn độ nổi tiếng cao đâu.

Mấy năm nay làm kia vài hoang đường sự, Matthew vốn là không như thế nào che lấp qua, tại trong giới nhân sĩ cùng với giải trí phóng viên trong giới cũng không phải cái gì bí văn, bị sinh động như thật miêu tả đi ra, thêm hắn hôm nay danh khí cùng kêu gọi lực, khẳng định có thể hấp dẫn tương đương một bộ phận nhân quan khán.

Giống hắn cùng Scarlett Johansson, Jessica - Alba cùng Rachel - McAdams đám người ở giữa tình, này mấy nữ tính nhận phỏng vấn khi, đều thoải mái nói đến qua, cơ bản đều là công khai bí văn.

Đương nhiên, này mấy nữ tinh đối với hắn kia phương diện năng lực đều là giao khẩu khen ngợi.

Một người danh khí lớn, đủ loại người cùng chuyện cuối cùng sẽ nghĩ cách nhấc lên quan hệ.

Matthew tâm tính phi thường tốt, chỉ cần những người này không phải quá phận, hắn cũng sẽ mở con mắt nhắm con mắt, đây là danh nhân hiệu ứng tất nhiên sẽ mang đến .

Thật muốn kề bên lên tòa án tính sổ, hắn cũng không cần làm khác , mỗi ngày đều phải dây dưa ở này đó lạn sự thượng.

Nếu làm, hắn liền không để ý người khác nói, không giống như là vài người nào đó, làm còn muốn đem người khác miệng bịt lại, đừng nói đi nghị luận , thoáng đề cập đều không được.

Số 13 phòng công tác bên này tạm thời cũng không có cái gì đại sự,[ Twilight: Tân Nguyệt ] cùng [ Hunger Games ] đều tại thuận lợi triển khai, Matthew có thể yên tâm đi làm Oscar trao giải khách quý, thuận tiện vi [ Fast and Furious 4] phất cờ hò reo.

[ nhớ rõ xem qua Taylor một thiên thăm hỏi, nàng nói linh cảm bùng nổ khi, nửa giờ liền có thể viết ra một bài ca.]

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 716: Sinh Hoạt Trong Giấc Mộng

“[ Fast and Furious 4] lý đại bộ phận đua xe hí đều là do diễn viên tự mình ra trận , nó tại quay chụp thời điểm liền cùng người xem nhìn thấy trailer như vậy, đích xác là tràn ngập các loại chưa biết nguy hiểm.”

Kodak rạp hát phía trước phỏng vấn khu bên trong, Matthew nhận phóng viên phỏng vấn khi, đại đàm đặc đàm [ Fast and Furious 4],“Mỗi lần quay chụp phía trước, toàn bộ chế tác đoàn đội đều phải tinh tế tỉ mỉ đánh giá khả năng gặp được các loại phiêu lưu chỉ số, loại này cẩn thận tỉ mỉ công tác thái độ khiến ta rất cảm động, cho nên của ta ý tứ là, ta bất cứ giá nào cũng không quan hệ !”

Hôm nay, hắn một mình từ Oscar trên thảm đỏ đi qua, mặc kệ là hiện tại phỏng vấn, vẫn là kế tiếp trao giải, thực ra đều đang vì [ Fast and Furious 4] tuyên truyền phục vụ.

So với năm nay Independence Day lịch phát hành công chiếu [ bộ đội đặc chủng ],[ Fast and Furious 4] càng thêm trọng yếu, chung quy đây là hắn chiếm cứ một nửa đầu tư ngạch độ điện ảnh.

“Đối với này một bộ phim, ngươi có mục tiêu sao?” Đến từ ABC phóng viên lớn tiếng hỏi.

Đây là trực tiếp phương ABC đài truyền hình chủ trực tiếp màn ảnh, dựa theo tình hình chung đến nói, Matthew làm một chưa từng lấy đến Oscar đề danh nhân, rất khó đạt được chủ trực tiếp màn ảnh phỏng vấn.

Nhưng ABC đài truyền hình chung quy phụ thuộc vào Walt Disney.

“Ta định ra mục tiêu chỉ có hai chữ -- càng nhanh !” Matthew chậm rãi mà nói,“Tại đây một tập từ lúc lên kế hoạch, chúng ta muốn chuẩn bị chính là như thế nào đem đua xe kiều đoạn chụp phải càng thêm có tốc độ cảm cùng càng thêm mạo hiểm kích thích, vì thế chúng ta thiết kế các loại bất đồng đua xe hí......”

Nếu có khả năng, hắn đều tưởng đem lần này Oscar thảm đỏ trở thành phỏng vấn.

Bất quá, phỏng vấn không có khả năng vây quanh hắn một người tiến hành, phỏng vấn không đến ba phút,ABC phóng viên liền chuyển dời mục tiêu, Matthew cũng hướng tới Kodak rạp hát đi.

Dọc theo đường đi, hắn còn liên tiếp quay đầu nhìn thảm đỏ bên kia.

Matthew chú ý đương nhiên không phải trên thảm đỏ ngôi sao, cũng không phải thảm đỏ hai bên fan điện ảnh cùng truyền thông phóng viên, mà là ngoài cùng tụ tập đám người.

Kodak rạp hát bên ngoài cao địa đại đạo cùng Hollywood trên đại đạo, tụ tập mấy nghìn người, bọn họ nâng cao áp phích cùng tranh treo dọc, mặt trên đều là “Phản đối kỳ thị nữ tính, duy trì nữ diễn viên cùng làm cùng hưởng” quảng cáo, cứ việc phi thường im lặng, lại không ai có thể bỏ qua bọn họ.

Đây là nữ quyền tổ chức cố ý tổ chức hoạt động.

Matthew hai năm nay hướng không thiếu nữ quyền tổ chức quyên tiền quyên vật, cũng là có danh nữ quyền nhân sĩ .

Này vài năm, nữ quyền vận động càng ngày càng hưng thịnh, hơn nữa nhanh chóng lan tràn đến Hollywood cùng toàn bộ điện ảnh nghiệp, nữ quyền vận động quật khởi, cũng đem đối chủ lưu thương nghiệp điện ảnh mang đến trước nay chưa có trùng kích.

Đối với hắn đến nói, đây là chuyện tốt,[ Hunger Games ] hoàn toàn có thể đánh nữ quyền ngụy trang tuyên truyền.

Xã hội hoàn cảnh tình thế đối với Hollywood điện ảnh ảnh hưởng, thực ra vẫn đều rất rõ ràng.

“Nữ quyền thêm hắc nhân......” Hắn trong lòng mặc niệm,“Chiếu hiện tại tình thế phát triển đi xuống, có lẽ không qua bao lâu, Oscar liền sẽ triệt để trở thành nữ bạch tả cùng hắc mệnh quý đại vũ đài.”

Tiến vào Kodak rạp hát tiền, Matthew ngẩng đầu nhìn mắt, phía trước có nghe đồn, này gia rạp hát khả năng sẽ cải danh, bởi vì Kodak công ty bên kia quẫn bách đến liên đội tên phí đều nhanh thanh toán không nổi .

Giống Spielberg cùng Christopher - Nolan đẳng đạo diễn, đều tại hô hào Hollywood sử dụng phim nhựa quay chụp, lấy cứu vãn Kodak.

Đáng tiếc, kỹ thuật phát triển sẽ không lấy người khác ý chí mà thay đổi, dù cho Spielberg cùng Christopher - Nolan cũng vô pháp nghịch chuyển chiều hướng phát triển.

Tiến vào Kodak rạp hát, Matthew xem xem thời gian, không có đi phòng chờ cho khách quý, trực tiếp vào đại sảnh, dọc theo thật dài thông đạo, đi tới phía trước khách quý khu, đang tìm chỗ ngồi đâu, bên cạnh vang lên một có điểm quen thuộc thanh âm.

“Matthew.”

Nghe được có người kêu chính mình, Matthew quay đầu nhìn lại, bên trái phía sau một loạt hai ghế trống vị ngoài, một gã ục ịch đang nhìn hắn, nói,“Đã lâu không gặp a.”

Matthew cười cười,“Buổi tối hảo, Harvey.”

Cái kia gã ục ịch đứng lên, chính là nổi tiếng Oscar thôi thủ Harvey - Weinstein, hắn thò tay cùng Matthew cầm, phảng phất lão bằng hữu như vậy.

“Nghe nói ngươi chuẩn bị cùng [ Saw ] đạo diễn James Wan hợp tác?” Hắn cười hỏi.

“Đúng vậy, ta rất xem hảo này hạng mục.” Matthew thuận miệng nói,“James Wan cũng vui vẻ cùng ta hợp tác.”

Nghe được Matthew mà nói cùng với nhẹ nhàng thoải mái ngữ khí, Harvey - Weinstein khẽ cau mày, có thể rõ ràng cảm giác được, Matthew - Horner đối đãi hắn cùng với phía trước tựa hồ bất đồng .

Phía trước là một loại mang theo khách khí xa cách, hiện tại tựa hồ hoàn toàn không đem hắn để ở trong lòng.

Matthew lại cười cười, nói,“Harvey, Oscar mới là địa bàn của ngươi, chúc ngươi đêm nay có một được mùa to.”

“Nga......” Harvey - Weinstein đầu tiên là lên tiếng, tiếp còn nói thêm,“Đêm nay ta khẳng định sẽ có thu hoạch.”

Liền tại Matthew chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn còn nói thêm,“Matthew, độc lập giới điện ảnh không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy.”

“Phải không?” Matthew có vẻ không chút nào để ý,“Đơn giản phức tạp với ta mà nói không có bất cứ ý nghĩa.”

Hắn lúc này tìm đến chính mình chỗ ngồi ở kia một loạt, lười lại phản ứng Harvey - Weinstein, trực tiếp hướng bên kia đi.

Harvey - Weinstein nhìn Matthew bóng dáng liếc nhìn, cũng không có lại nói, Hollywood công nhận , hắn mới là độc lập giới điện ảnh thế lực cường đại nhất nhân.

Hiện tại có người chẳng những thò tay vào hắn thế lực phạm vi, còn muốn cướp hắn coi trọng một hạng mục, sự tình nơi nào sẽ đơn giản như vậy?

Matthew tìm đến chính mình chỗ ngồi, phát hiện cùng [ Rachel hôn lễ ] kịch tổ kề sát , cùng Anne - Hathaway bất quá cách ba vị trí.

“Hải, Matthew.” Một thân đỏ váy Anne - Hathaway thấy được hắn, chủ động chào hỏi,“Buổi tối hảo.”

Đẳng Matthew đáp lại qua, nàng đối đồng kịch tổ nhân nói thầm hai câu, sau đó đổi chỗ ngồi đến Matthew bên cạnh, thừa dịp trao giải điển lễ còn không có bắt đầu, cùng Matthew hàn huyên một hồi.

“Ta lớn nhất giấc mộng chính là có thể trở thành Audrey - Hepburn như vậy nữ nhân.” Anne - Hathaway nhìn phía trước Oscar vũ đài, nói,“Còn có lấy đến Oscar tốt nhất nữ chính.”

Matthew gật gật đầu, nói,“Chúc ngươi đêm nay mộng đẹp trở thành sự thật.”

Anne - Hathaway thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Matthew, hảo kỳ hỏi,“Ngươi không nghĩ tới tranh đoạt Oscar sao?”

“Ta chỉ biểu diễn phim thương mại.” Matthew cũng không che giấu,“Lại lười làm quan hệ xã hội, học viện sẽ không cho ta tiểu kim nhân .”

Trông cậy vào biểu diễn thuần túy phim thương mại đạt được Oscar biểu diễn thưởng, độ khó thật sự quá lớn, tuy rằng học viện không ngừng hấp thu tân hội viên, nhưng theo thời gian chuyển dời, bị vây ở hạch tâm kia bang lão nhân từng ngày lão đi lại là sự thực không cần bàn cãi, tương lai bọn họ chỉ biết càng thêm bảo thủ, từng bình thưởng kết quả cũng chứng minh điểm này.

Bọn họ sẽ bị quan hệ xã hội cùng các loại nơi giao dịch ảnh hưởng, nhưng tiền đề là tất yếu phù hợp bọn họ thẩm mỹ, tối thiểu cũng muốn tiếp cận bọn họ thẩm mỹ.

Oscar lập trường là cổ quái , nó muốn ratings, lại cùng thương nghiệp bảo trì cự ly, nó tưởng nghệ thuật, lại không dám quá, chỉ có thể ái muội không rõ.

Bọn họ gọi học viện phái, nhưng học viện phái là cái gì? Có lẽ quỷ mới biết, cũng có lẽ chính bọn họ cũng không nói rõ.

Hiện tại Oscar, sớm cùng bảy tám mươi niên đại không giống nhau , thoạt nhìn càng như là một hồi chính trị tranh cử.

Nghe được Matthew trả lời, Anne - Hathaway lại hỏi,“Chẳng lẽ ngươi liền không có mục tiêu hoặc là giấc mộng cái gì sao?”

Matthew không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi,“Anne, ngươi không cảm thấy ta hiện tại liền sống ở giấc mộng trong sao?”

Anne - Hathaway ngẩn người, tựa hồ không quá minh bạch Matthew ý tứ,“Sinh hoạt tại giấc mộng trong?”

“Ngươi xem, rất nhiều người đều nói ta đã với tới siêu cấp cự tinh cửa .” Matthew có vẻ đặc biệt tự tin cùng thỏa mãn,“Ta liên tục ba năm đều tiến vào Forbes danh nhân bảng tiền thập vị, có ức vạn thân gia, qua hai mươi tuổi tiền tưởng cũng không dám tưởng sinh hoạt, không phải sinh hoạt tại giấc mộng trong sao?”

Nghe hắn nói như vậy, Anne - Hathaway gật gật đầu,“Ngươi nói không sai, chẳng sợ đặt ở toàn bộ Hollywood, ngươi cũng là mỗi người hâm mộ đối tượng, giống chúng ta những người này, có ai không muốn sống giống ngươi như vậy a.”

Matthew nở nụ cười, tựa hồ đặc biệt vui vẻ, cũng xác thật như thế, hôm nay sinh hoạt chính là hắn vẫn theo đuổi bộ dáng.

Ngẫm lại xem, có mấy người có thể sống thành giấc mộng trung bộ dáng.

Ở phương diện này, hắn có kiêu ngạo cùng cao hứng tiền vốn.

“Bất quá, Matthew.” Anne - Hathaway đột nhiên lại hỏi,“Ngươi liền không có này mấy bên ngoài theo đuổi sao?”

Matthew rất chăm chú suy xét một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói,“Có a ! còn không chỉ một, ta giống ngươi như vậy, cũng có khác theo đuổi.”

“Có thể nói nói nha?” Anne - Hathaway tương đương hảo kỳ.

“Ân......” Matthew châm chước một hồi lâu, muốn như thế nào mới có thể nói được cao lớn thượng đâu? Hắn vắt hết óc, cũng không nghĩ tới rất hảo tìm từ, dứt khoát nói,“Ta muốn khiến chính mình thân gia càng thêm dày một ít, như vậy sẽ có càng lớn năng lực, đi bang trợ kia vài nhu cầu cấp bách muốn giúp ...... Ân, các nữ nhân.”

Lời này lập tức khiến Anne - Hathaway nhớ tới Kodak rạp hát bên ngoài những người đó, sáng tỏ gật đầu,“Có ngươi loại này nhân, nữ quyền vận động ảnh hưởng khẳng định sẽ càng lớn.”

Làm một danh tự nhận là cao tầng đại khí thượng cấp bậc nữ ngôi sao, nàng làm sao có khả năng không ở chính mình nhân thiết thượng thiếp một nữ quyền nhãn?

Gặp Anne - Hathaway hoàn toàn lý giải trật, Matthew cũng không có sửa đúng ý tứ, nghe vào tai Anne - Hathaway tựa hồ cũng là nữ quyền vận động người ủng hộ, cứ như vậy liền càng tốt , một duy trì nữ quyền nam nhân cùng một nữ quyền phần tử, hẳn là rất dễ dàng liền có thể ghé vào cùng nhau, xâm nhập trao đổi cùng câu thông một chút nữ quyền vận động khai triển vấn đề.

Lại nói, nữ quyền không chỉ là Bắc Mĩ địa khu xu thế, tất đem trở thành thế giới phạm vi bên trong đại xu thế, hắn có lẽ hẳn là tại nữ quyền phương diện tăng lớn đầu nhập, để tương lai có thể càng nhiều đi lên nữ quyền đi nhờ xe.

Giống như đến hiện tại mới thôi, cùng hắn quan hệ không sai nữ quyền bạch tả không thiếu, về sau có cơ hội , cũng có thể nhiều tham gia một chút các nàng hoạt động.

Rạp hát trong đại sảnh âm nhạc lúc này vang lên, đảm nhiệm người chủ trì Wolverine Hugh Jackman đi lên vũ đài, thứ tám mươi mốt giới Oscar trao giải điển lễ kéo ra đại mạc.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 717: Chuyện Lãng Mạn Nhất

Làm một danh diễn viên, Hugh Jackman đa tài đa nghệ, Matthew liền xem qua hắn biểu diễn ca kịch tiết mục, từng còn mấy lần chủ trì hí kịch giới Oscar giải Tony, hiện tại khách mời chủ trì một chút Oscar trao giải điển lễ, cũng không phải bao nhiêu lớn khiêu chiến, hơn nữa từ Hugh Jackman lựa chọn thượng, cũng có thể nhìn ra học viện ý thức được Oscar tiềm tại nguy cơ, muốn lợi dụng Wolverine bản thân liền có đủ cường đại kêu gọi lực.

Hôm nay, cho dù là ngoan cố nhất bảo thủ nhất học viện chấp ủy hội thành viên, cũng không thể phủ nhận Oscar ratings đã đến tất yếu phải cứu vãn tình cảnh.

Ngẫm lại [ tàu Titanic ] hoành tảo Oscar khi tình hình đi, chia đều 5000 đa vạn đợt người quan khán, lập xuống Oscar kỉ lục.

Lại xem xem hiện tại này mấy giới, chia đều 3000 vạn xuất đầu rating người xem, trượt thật sự là nhiều lắm.

Oscar là học viện bảng hiệu, cũng là học viện lớn nhất thương nghiệp thu nhập nơi phát ra.

Tại Matthew xem ra, muốn giải quyết ratings vấn đề, phương pháp thực ra rất đơn giản cũng rất trực tiếp, khiến vào vòng trong danh sách tràn ngập chân chính đại chúng điện ảnh, nhưng muốn cho bảo thủ học viện làm ra loại này lựa chọn, lại là chuyện phi thường khó khăn.

Cho nên, Oscar chỉ có thể từ phương diện khác bắt đầu, tỷ như ra ngoài dự liệu đợi đã (vân vân).

Bất đồng với dĩ vãng từng nhóm tuyên bố thực hiện, lần này Oscar chặt chẽ “Bịt kín” Trao giải khách quý danh sách, không đến cuối cùng một khắc, sẽ không công khai một danh tự, thậm chí giống Matthew này mấy trao giải khách quý cũng không có lại đây diễn tập, vì chính là sáng tạo kinh hỉ.

Thứ nhất ban phát tốt nhất nữ phụ thượng, loại này biến hóa hiện ra không bỏ sót.

Trao giải khách quý không lại là truyền thống hướng giới tốt nhất nam phụ kẻ đạt được, mà là Eva Marie Saint, Goldie Hawn, Anjelica Huston, Whoopi - Goldberg cùng Tilda - Swinton qua lại năm danh đạt được qua tốt nhất nữ phụ giải thưởng nữ ngôi sao, các nàng từ biểu hiện phần mình avatar màn hình lớn phía dưới đi ra khi, bởi vì tiết mục tổ trước đó bảo mật công tác làm còn làm không sai, xác thật mang đến một ít kinh hỉ.

Đương nhiên, kinh hỉ cũng chính là như vậy , còn thừa vẫn là nói xuyến từ, giới thiệu đề danh danh sách, ban phát tốt nhất nữ phụ tiểu kim nhân. Kẻ đoạt giải phát biểu đoạt giải cảm giác......

Matthew xem xong Penelope - Cruz lĩnh thưởng, có chút nhàm chán, vừa Anne - Hathaway rời đi, đi sau đài chuẩn bị cùng Wolverine lên đài cùng múa, hiện tại hai bên đều là người không quen, ngay cả nói chuyện phiếm giết thời gian người đều không có.

Dựa theo qua lại kinh nghiệm, một hồi Oscar trao giải điển lễ muốn 3 nửa giờ thậm chí 4 giờ, hắn ngược lại là không phải dùng giống kia vài nữ tinh như vậy suy xét đi WC vấn đề, nhưng ở trong này nhìn kia vài luôn luôn không nhìn qua điện ảnh lấy đi một đám giải thưởng, thực ra cũng rất nhàm chán .

Phỏng chừng, Oscar xói mòn người xem, cùng hắn có một dạng cảm thụ đi.

Từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, hắn cũng tại trên mạng cùng phong xem qua Oscar trao giải điển lễ, nhưng nhìn không bao lâu liền bại lui , bởi vì đạt được đề danh đều là chút không có nghe nói qua phim, tự nhiên chưa nói tới thú vị.

May mà Anne - Hathaway cùng Hugh Jackman ca múa rất phấn khích, đặc biệt là Hugh Jackman cuối cùng lên tiếng hát vang “Ta chính là Wolverine” Khi, Matthew cũng nhịn không được cười vỗ tay.

Trận này ca múa sau, hiện trường không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, tốt nhất nam phụ trao giải thời gian đến .

Liền cùng phía trước mọi người tưởng như vậy, này giải thưởng không có bất cứ hồi hộp, dựa vào đã cúp ưu thế, Heath - Ledger không hề có hồi hộp tháo xuống tốt nhất nam phụ vòng nguyệt quế.

Đây chính là Oscar, có thể lấy đến giải thưởng phương thức nhiều mặt, này coi như là phi thường khác loại một loại.

Nếu còn sống mà nói, Heath - Ledger e rất khó lấy đến tốt nhất nam phụ, điểm này chỉ cần hơi chút lý giải Hollywood người đều không khó tưởng minh bạch, hắn biểu diễn chẳng những là đại chế tác phim thương mại, vẫn là truyện tranh siêu cấp anh hùng điện ảnh......

Oscar đại đa số các giám khảo, đối với loại này loại hình phim hoặc là nhân vật kỳ thị có thể nói thâm căn cố đế, nhưng bọn họ có thể cùng người sống so đo, lại giống công chúng như vậy, đối người chết dị thường khoan dung.

Matthew theo người khác cùng nhau đứng dậy vỗ tay, tên hề tất đem trở thành vĩnh hằng kinh điển, Heath - Ledger như vậy hạ màn.

Nơi này là Hollywood, cho dù là thiếu James - Cameron như cũ có thể cứ theo lẽ thường vận tác.

Có công tác nhân viên lúc này lại đây nhắc nhở Matthew, muốn hắn đi sau đài làm chuẩn bị, Matthew rời đi khách quý khu, vòng vào một bên thông đạo, đi vào hậu trường, vừa lúc nhìn thấy Anne - Hathaway đi ra.

“Anne.” Matthew đối với nàng nhếch lên một căn ngón cái,“Phi thường phấn khích biểu diễn.”

Nghe nói như thế, Anne - Hathaway miệng rộng cười đến mân thành một đường, gật đầu cám ơn,“Hoàn hảo không có sai lầm.”

Matthew vỗ nhẹ nhẹ dưới nàng cánh tay,“Ngươi rất tuyệt.” Tiếp, hắn chỉ chỉ hậu trường,“Ta qua.”

Nhìn thấy Anna - Hathaway gật đầu, Matthew đi nhanh vượt mức đi, làm trao giải hợp tác Paul - Walker đã chờ ở phía trước , chỉ là trên mặt biểu tình có chút kỳ quái.

Đi đến Paul - Walker bên cạnh, dạ hội đạo diễn Mark - Lawrence lại đây dặn dò vài câu, lại đem viết có xuyến từ thẻ bài giao cho Matthew, để người đem hắn cùng Paul - Walker mang hướng vũ đài chỗ cửa ra.

“Ngươi làm sao vậy, Paul?” Matthew vừa đi vừa thấp giọng hỏi,“Ngươi xem lên có điểm kỳ quái.”

Paul - Walker chỉ chỉ trong tay hắn xuyến từ thẻ bài,“Ngươi xem xem liền biết.”

Đi đến vũ đài xuất khẩu phụ cận, muốn qua một hồi mới đến tốt nhất phim hoạt hình dài trao giải thời gian, Matthew nhanh chóng xem khách quý xuyến từ, nhìn sau, trên mặt cùng Paul - Walker như vậy phấn khích.

“Đây là nào biên kịch viết xuyến từ?” Matthew không khỏi lắc đầu,“Rất không phụ trách nhiệm .”

Paul - Walker cười cười,“May mắn phấn khích nhất bộ phận giao cho ngươi .”

Matthew còn tại lắc đầu,“Vấn đề là ta chưa từng có tham dự phim hoạt hình dài tính toán, cũng không có cùng DreamWorks hoạt hình studio hợp tác qua.”

“Vui đùa mà thôi.” Paul - Walker xuyến từ tương đối đơn giản, đã nhớ xuống dưới, đem thẻ bài nhét vào trong túi áo, nói,“Vấn đề không lớn.”

Matthew gật đầu,“Vấn đề là không lớn, nhưng Jeffrey - Katzenberg cùng Disney ở giữa ân oán dây dưa hơn mười năm, chính mình công ty phim hoạt hình dài bị người lấy đến cùng Disney kì hạ tác phẩm trêu chọc, phỏng chừng sẽ không thống khoái.”

Hắn nhìn nhìn vị kia đạo diễn,“Katzenberg cũng không phải rộng lượng nhân, nói không chừng lúc nào liền sẽ cùng hắn thảo luận một chút đêm nay xuyến từ.”

Matthew cùng Paul - Walker ngược lại là không phải như thế nào để ý, ngốc tử đều biết, trao giải khách quý xuyến từ tất cả đều là tiết mục phương an bài hảo.

Phỏng chừng đạo diễn là độc đáo sáng tạo, chung quy Hollywood không mấy người không biết Jeffrey - Katzenberg cùng Disney ân ân oán oán, đại khái chính là muốn lợi dụng này mấy chế tạo bạo điểm hiệu ứng đi?

Đương nhiên, sự tình cũng khả năng không giống hắn tưởng như vậy, Hollywood nhân đối với tiết mục trung vui đùa khoan nhượng độ vẫn là khá lớn .

Mười phút sau, đạo diễn Mark - Lawrence lại đây, đem có chứa tốt nhất phim hoạt hình dài đoạt giải kết quả phong thư giao cho Matthew, hơn nữa phối hợp trước đài Hugh Jackman chủ trì, nhắc nhở hai người lên sân.

Tiếng âm nhạc trung, Matthew cùng Paul - Walker xuyên qua vũ đài, đứng ở trước microphone, sau đó bắt đầu giới trò chuyện.

“Matthew, nghe nói ngươi chuẩn bị bắt đầu chính mình phim hoạt hình dài sự nghiệp ?” Paul - Walker hỏi.

“Đúng vậy.” Matthew cười nói,“Ta tính toán tương lai vài năm cùng DreamWorks hoạt hình studio hợp tác, tham dự bọn họ phim hoạt hình dài phối âm.”

Hắn đột nhiên biến hóa chững chạc đàng hoàng bộ dáng,“Sau đó, ta sẽ tại Las Vegas bàn khẩu thượng, đánh cược Pixar thắng đi sở hữu tốt nhất phim hoạt hình dài thưởng.”

Lời này vừa ra, vũ đài dưới bộc phát ra một mảnh cười vang, Matthew có thể nhìn thấy vũ đài phía trước một đài máy quay phim màn ảnh, chuyển hướng về phía Jeffrey - Katzenberg bên kia.

Xuyến từ giới trò chuyện kết thúc, Paul - Walker hợp thời nói,“Hiện tại khiến chúng ta đến xem đạt được tốt nhất phim hoạt hình dài đề danh phim đi.”

Matthew cùng Paul - Walker tất cả đều đốn chuyển hướng màn hình lớn, đó là qua lại phim hoạt hình dài phấn khích cắt nối biên tập.

Xuyên qua rác rưởi vòng quanh thiên không, màn ảnh kéo gần đến mặt đất, Wall-E cắt ra một đống phế vật, từ giữa phát hiện hai loại lệnh nó rất ngạc nhiên vật phẩm -- một bản băng ghi hình cùng một Oscar tiểu kim nhân !

Tay trái cầm lấy tiểu kim nhân, tay phải cầm lấy băng ghi hình, Wall-E hơi làm do dự, lựa chọn băng ghi hình, đem tiểu kim nhân trở thành rác rưởi như vậy ném xuống.

Về trong nhà, Wall-E truyền phát băng ghi hình, trong đó hiện ra là một con gấu trúc cùng một con chó.

Này đoạn nhanh chóng sắc bén cắt nối biên tập, chính là tại giới thiệu năm nay đạt được đề danh ba bộ phim hoạt hình dài --[ người máy Wall-E ][ thiểm điện cẩu ] cùng [ Kungfu Panda ].

Video truyền phát hoàn tất, Matthew dỡ ra phong thư, cúi đầu nhìn thoáng qua, trực tiếp tuyên bố nói,“Tốt nhất trưởng phiến kẻ đoạt giải là......[ người máy Wall-E ].”

Hiện trường vang lên một mảnh tiếng vỗ tay, này giải thưởng không có bất cứ ngoài ý muốn, Paul - Walker theo sau cấp lên đài Andrew - Stanton ban phát tiểu kim nhân, Matthew đêm nay công tác cũng đến đây kết thúc.

Theo sau,[ Slumdog Millionaire ] bắt đầu đột hiển tại lần này Oscar trao giải điển lễ bên trên thống trị lực, bọn họ trước sau lấy xuống tốt nhất âm hiệu, tốt nhất nhiếp ảnh, tốt nhất cắt nối biên tập, tốt nhất phối âm, tốt nhất âm hiệu cắt nối biên tập cùng tốt nhất nguyên sang ca khúc đẳng nhiều giải thưởng, có thể nói lớn nhất người thắng.

Đặc biệt là phân lượng nặng nhất bốn giải thưởng mặt trên,[ Slumdog Millionaire ] lấy xuống tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất phim hai tòa tiểu kim nhân.

Đương nhiên, biểu diễn thưởng liền không này bộ phim sự .

Tốt nhất nam chính thuộc về Sean Penn, tại tốt nhất nữ chính quy chúc thượng, Anne - Hathaway nhất định thất vọng mà về, bởi vì lấy đến ảnh hậu là Kate - Winslet.

Rose tại có đè chìm thuyền lớn phân lượng sau, rốt cuộc lấy đến ảnh hậu vòng nguyệt quế.

Matthew còn cố ý nhìn Leonardo - DiCaprio liếc nhìn, lại vang lên cái kia “You Fat,I Fat” ngạnh.

Phỏng chừng Jack cũng nhanh đi? Chung quy Jack phân lượng cũng mau có thể đem thuyền lớn áp trầm .

Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, có lẽ một ngày nào đó Leonardo - DiCaprio lãng đủ, Kate - Winslet kết hôn ly hôn trò chơi chơi chán , này hai người sẽ đi đến cùng nhau đâu?

Có thủ ca không phải như vậy xướng sao -- ta có thể nghĩ đến tối lãng mạn sự, chính là với ngươi cùng nhau chậm rãi biến béo.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 718: Chúng Ta Đi Lên Trò Chuyện

Trao giải điển lễ kết thúc, này thuộc về Oscar ban đêm bất quá vừa tiến hành một nửa, rất nhiều người rời đi Kodak rạp hát, đi Beverly Hills Hilton khách sạn, đi tham gia do Vanity Fair chủ sự “Oscar chi dạ” Party.

Này party so trao giải điển lễ càng thêm náo nhiệt, Oscar trao giải điển lễ cần tương đối cao chuẩn nhập môn hạm,“Oscar chi dạ” Party cửa rất thấp, hơn nữa là đối ngoại bán ra vé vào cửa .

Đương nhiên, Matthew vi James Wan lấy đến là Tina - Braun kí tên chính thức thư mời, mà không phải loại này vé vào cửa.

Hắn ngồi xe đuổi tới Hilton khách sạn, vừa mới tiến nhập yến hội thính, James Wan tìm lại đây.

“Lúc nào đến ?” Matthew tìm bàn trống ngồi xuống, thuận miệng hỏi.

James Wan liền ngồi ở hắn bên cạnh,“So ngươi sớm năm phút đồng hồ.” Hắn gặp Matthew hướng phục vụ sinh vẫy tay, muốn một bàn mới ra lò beefsteak, nói,“Phía trước không có tới qua loại địa phương này, tổng cảm giác hảo kỳ, hiện tại thấy được......”

Matthew cầm lấy dao nĩa, hỏi,“Làm sao?”

James Wan chung quanh nhìn nhìn,“Đại mở nhãn giới a. Kia vài trên thảm đỏ ngăn nắp lượng lệ nữ tinh, đều ở trong này hồ ăn hải tắc a.”

Cắt xuống một khối beefsteak, Matthew nhét vào trong miệng tiền, nói,“Rất bình thường, đều là đói .” Hắn nuốt xuống trong miệng đồ ăn, còn nói thêm,“Giống ta như vậy, chỉ là nay giữa trưa không ăn cơm thực thiếu, đại bộ phận nhân từ vài ngày trước liền bắt đầu tiết thực, hiện tại cần bày ra tốt đẹp hình tượng trao giải điển lễ kết thúc, phỏng chừng đều đói hỏng.”

Cơ bản mỗi một lần “Oscar chi dạ” Trên party, đều có thể nhìn thấy các ngôi sao phảng phất quỷ đói chết phụ thể như vậy vung đũa ngấu nghiến tình cảnh.

“Matthew nói rất đúng.”

Mặt sau vang lên một ưu nhã giọng nữ,“Ta đã năm ngày không có đứng đắn ăn cơm .”

Không đợi James Wan quay đầu, một mặc màu đỏ lễ váy xinh đẹp nữ nhân bưng khay ăn đi tới, ngồi ở Matthew bên cạnh trên ghế.

Người này hắn nhận thức, Hollywood 1980 sau nữ tinh đại biểu nhân vật chi nhất Anne - Hathaway.

Anne - Hathaway buông xuống cái khay, không còn chú ý cùng Matthew nói chuyện, chuyên tâm đối phó lên trong đĩa rau dưa salad, tựa hồ thật đói hỏng.

James Wan nhìn nhìn Matthew, lại nhìn nhìn Anne - Hathaway, nháy mắt nghĩ đến Matthew dị thường vang dội hoa hoa công tử tên tuổi, nhanh chóng tùy tiện tìm lý do, chuẩn bị rời đi nơi này.

Bên cạnh Anne - Hathaway còn tại hết sức chuyên chú hưởng dụng ăn khuya, Matthew đối James Wan nói,“Nơi nơi chuyển chuyển đi, nơi này có không thiếu ôm đặc thù mục đích xinh đẹp nữ nhân, đạo diễn là tối thụ các nàng hoan nghênh nhân chi nhất, đi hưởng thụ này ban đêm đi.”

Mọi người đều là nam nhân, lời kiểu này cũng không cần nói quá nhiều, James Wan lập tức gật đầu, hứng trí bừng bừng đi địa phương khác.

Có thể tiêu tiền mua được vé vào cửa “Oscar chi dạ” Party, thường thường có thể hấp dẫn hàng loạt người mẫu cùng tiểu minh tinh, giống cái gì gọi là nội y người mẫu cùng Sports Illustrated người mẫu chi lưu , một đám như điên rồi hướng party bên trong chen, bởi vì nơi này có các nàng cần nhất mục tiêu.

Vận khí tốt , có thể bị một ít đạo diễn, người sản xuất cùng người đại diện nhìn trúng, từ đây nhất cử thành danh; Vận khí siêu cấp bạo bằng , nói không chừng có thể câu đến một kim quy tế, trở thành phú hào thái thái, danh lợi song thu.

Một bàn rau dưa salad thấy đáy, Anne - Hathaway lấy qua khăn ăn, nhẹ nhàng xoa xoa đỏ tươi miệng rộng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Matthew, cười nói,“Khiến ngươi chê cười, ta lâu lắm không ăn đồ ăn , mỗi ngày đều là dinh dưỡng dịch cùng bột giảm béo......”

Matthew cũng vừa ăn xong beefsteak, bưng lên chén nước uống một ngụm, thuận miệng trả lời,“Ta cũng kém không nhiều.”

Hai người cũng không quản mặt khác, ghé vào cùng nhau hàn huyên lên, nói một hồi nói, Matthew bỗng nhiên phát hiện, một mập lùn thân ảnh từ trước mắt đi qua, đồng thời còn quay đầu nhìn hắn một cái.

Tuy rằng đối phương theo sau liền quay lại đầu đi, nhưng Matthew cũng thấy rõ , đó là Harvey - Weinstein.

Nhìn Harvey - Weinstein đi xa, Matthew khẽ lắc đầu, Harvey - Weinstein nhìn hắn khó chịu rất lâu , điểm ấy hắn sớm liền biết.

Làm nổi tiếng Oscar thôi thủ, còn vừa đem Kate - Winslet đẩy lên Oscar tốt nhất nữ chính bảo tọa, Harvey - Weinstein tại đây trường “Oscar chi dạ” Trên party được hoan nghênh trình độ có thể nghĩ, ngay cả Kate - Winslet đều cam tâm tình nguyện khiến hắn chặn ngang ôm, cùng nhau ứng phó vây quanh ở quanh thân lấy lòng nhân.

Lấy Harvey - Weinstein Oscar chiến tích, có quá nhiều nhân muốn lấy lòng hắn , trong đó không thiếu trong giới ngôi sao tuyến đầu.

Tỷ như Meryl - Streep liền đi theo hắn sau mông, không biết đang nói cái gì.

Đang vì Oscar tiểu kim nhân cố gắng nhân trong mắt, Harvey - Weinstein không phải bình thường hấp dẫn nhân.

Matthew bỗng nhiên nghĩ đến ban sơ cùng Harvey - Weinstein giao tiếp khi tình huống, Harvey - Weinstein kia bá đạo diễn xuất, cũng không chỉ là tính tình tính cách cho phép, e cùng nhiều năm qua bị nhiều người như vậy truy phủng không phải không có quan hệ.

Đêm nay trao giải điển lễ bắt đầu trước, Harvey - Weinstein tựa hồ đối với hắn cùng James Wan hợp tác rất khó chịu......

Matthew khẽ lắc đầu, đây không phải vài năm trước , vài năm trước hắn còn sẽ cố kỵ Harvey - Weinstein, chung quy đối phương cũng là Hollywood một phương đại lão, nhưng hắn hiện tại cũng là Hollywood một phương đại lão , Harvey - Weinstein liền tính thế lực so với hắn cường, cũng sẽ không cường quá nhiều.

Huống hồ, hắn còn có thực lực không phải bình thường cường đại giúp đỡ.

Có lẽ tại Hollywood phạm vi bên trong, David - Ellison so ra kém Harvey - Weinstein, nhưng nhảy ra Hollywood này giới, chỉ riêng là tài lực này một hạng, David - Ellison liền vượt qua Harvey - Weinstein rất nhiều .

Này quốc gia, có tiền thường thường ý nghĩa rất nhiều.

Harvey - Weinstein chủ yếu nghiệp vụ tập trung tại độc lập giới điện ảnh bên trong, mà hắn làm là thương nghiệp điện ảnh, mọi người tường an vô sự tốt nhất.

Về phần Harvey - Weinstein nhìn hắn không vừa mắt, hắn cũng không để ý, chung quy Hollywood nhìn hắn không vừa mắt người nhiều đi.

Anne - Hathaway chú ý tới Matthew đang nhìn Harvey - Weinstein bên kia, nói thầm,“Những người đó, vì lấy Oscar, ngầm còn không biết như thế nào lấy lòng Harvey - Weinstein đâu.”

Matthew cười cười,“Đây là một con đường tắt.”

Anne - Hathaway xung đi theo Harvey - Weinstein bên cạnh Meryl - Streep bĩu môi,“Quảng cáo rùm beng một bộ cách điệu rất cao bộ dáng, còn không phải khẩn cấp tách ra hai chân? Như vậy phì như vậy xấu, nàng cũng có thể nhẫn được?”

“Thật? Giả ?” Matthew cũng bát quái, rất ngạc nhiên.

“Ta không biết a.” Anne - Hathaway nhún vai, nói,“Lấy Harvey - Weinstein nhất quán diễn xuất, sẽ bỏ qua này mấy có cầu với hắn nữ nhân sao?”

Matthew còn tưởng rằng Anne - Hathaway có mãnh liêu đâu, kết quả chỉ là phỏng đoán.

Bất quá, Harvey - Weinstein phương diện này thanh danh thật sự rất kém, thường xuyên làm bắt buộc nữ nhân sự tình.

Hắn cũng cùng Harvey - Weinstein như vậy, thực thích xinh đẹp nữ nhân, nhưng tuyệt không miễn cưỡng, hơn nữa trừ Karolína Kurková ngoài, chưa bao giờ tại đối phương phản đối dưới tình huống làm bừa, trả giá cùng hồi báo danh dự càng là tiếng lành đồn xa.

Rất nhiều cùng hắn từng truyền chuyện xấu nữ tinh, nhận phỏng vấn khi cũng nói tới qua cùng hắn kết giao, tựa như Scarlett Johansson cùng Jessica - Alba đám người như vậy, cơ bản đều là khen ngợi mà nói.

Này giới bản thân liền nam nữ quan hệ hỗn loạn, đương nhiên đồng tính quan hệ như vậy hỗn loạn, ở này đó loạn thất bát tao người cùng chuyện trung, hắn cùng Leonardo - DiCaprio là cùng loại phong cách, hoa hoa công tử tên tuổi rất vang dội, lại không mấy người nói bọn họ không tốt.

Trái lại Harvey - Weinstein, kia hoàn toàn là một loại khác rõ ràng bất đồng tồn tại .

Vô luận sự nghiệp, vẫn là thanh danh phong cách, hắn cùng Harvey - Weinstein hoàn toàn không phải một đường nhân.

Nhìn thấy Harvey - Weinstein thoát khỏi mọi người dây dưa, thoát ly tầm mắt đi địa phương khác, Matthew thu hồi ánh mắt, cùng Anne - Hathaway nhỏ giọng hàn huyên lên, trải qua nhiều năm như vậy ma thương rèn luyện, hắn sớm không phải sơ đến Los Angeles khi tỉnh tỉnh mê mê sơ ca , thường thường liền có thể đem Anne - Hathaway đậu được mím chặt miệng rộng lộ ra vui vẻ nhất tuyến tươi cười.

Harvey - Weinstein tại yến hội trong sảnh thuần thục giao tế xã giao, đột nhiên phát hiện một gầy yếu thấp bé bóng người, lập tức đi qua.

James Wan đang tại cùng một tiểu minh tinh nói chuyện phiếm, đối phương từng biểu diễn qua [ Troy ] trung vai phụ, này vài năm phát triển rất không thuận, đối với hắn đạo diễn thân phận phi thường cảm thấy hứng thú, hơn nữa này gọi là Rose Byrne tiểu minh tinh là Australia nhân, đối với hắn này từng tại Australia lưu qua học người đến nói, dễ dàng liền có thể tìm đến cộng đồng đề tài.

“Có thời gian chúng ta cùng nhau hồi Australia xem xem......” James Wan có thể đả động Matthew, tài ăn nói tối thiểu không kém, đối Rose Byrne nói,“Ta đã lâu không có trở về.”

Rose Byrne cười cười,“Hảo a.” Nàng tiếp làm bộ như vô tình hỏi,“Ngươi có thời gian sao? Đạo diễn không phải đều là bề bộn nhiều việc sao?”

James Wan biết, này mấy nữ nhân không thấy đến chân chính chỗ tốt, không dễ dàng sẽ động tâm, lập tức nói,“Ta tạm thời tương đối không nhàn.”

Nghe nói như thế, Rose Byrne trên mặt lóe qua một tia thất vọng, trong lòng sinh ra lãng phí thời gian linh tinh ý niệm.

Nhưng nàng vừa suy xét có phải hay không rời đi, James Wan lời nói lại một lần vang lên,“Tháng mười sau ta liền không thời gian , ta muốn kế hoạch quay một bộ tân phim kinh dị, cùng Matthew - Horner hợp tác.”

“A...... Hảo a !” Rose Byrne vẫn là đầy mặt tươi cười,“Có thời gian chúng ta cùng đi du Australia, gia hương của ta phong cảnh rất không sai......”

James Wan cũng tại cười, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, đêm nay hắn sẽ không cô chẩm khó ngủ .

“Ngươi là James Wan?”

Một mang theo điểm bá đạo thanh âm đột nhiên vang lên,“[ Saw ] đạo diễn, phải không?”

James Wan quay đầu nhìn lại, gặp được nhất trương đầy mỡ béo mặt, vội vàng nói,“Ngươi hảo, Weinstein tiên sinh.”

“Ngươi theo ta đến.” Harvey - Weinstein quét mắt nhìn hắn một thoáng, nói thẳng,“Ta có việc muốn cùng ngươi nói chuyện.”

Nghe nói như thế, James Wan có chút không vui, chính mình lập tức liền đem muội thành công , có người nhảy ra quấy rối, tính sao thế này?

Nhưng hắn vẫn ở độc lập giới điện ảnh bên trong hỗn, nghe nói qua quá nhiều về Harvey - Weinstein người cùng chuyện, làm một tiểu đạo diễn, cũng không tưởng đắc tội như vậy đại lão.

James Wan cùng Rose Byrne thấp giọng nói hai câu, cùng Harvey - Weinstein ra yến hội thính.

“Ta ở trên lầu có bao phòng, chúng ta đi lên đàm.” Harvey - Weinstein nói.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 719: Cứu Ta

“Ngươi cần phải tưởng minh bạch !”

Hilton khách sạn một gian xa hoa căn hộ phòng khách bên trong, Harvey - Weinstein lạnh lùng nhìn James Wan,“Thật sự muốn cự tuyệt cùng Weinstein ảnh nghiệp hợp tác?”

James Wan không trả lời ngay, nhìn về phía Harvey - Weinstein, đối phương kia cả vú lấp miệng em thần tình, khinh miệt ánh mắt, rất dễ dàng kích lên sự không vui của người khác.

Xác thật, hắn tại Harvey - Weinstein trước mặt, chỉ là một không hề có ưu thế đáng nói tiểu đạo diễn, nhưng hắn sau lưng dựa vào, kia không phải bình thường nhân a !

So sánh Harvey - Weinstein điệu bộ này, ai không nguyện ý cùng người như vậy hợp tác?

“Thật sự rất xin lỗi, Weinstein tiên sinh.” James Wan không tưởng thật đắc tội như vậy một vị đại lão, tận lực uyển chuyển nói,“Ta đã có hợp tác phương, hơn nữa làm ra hứa hẹn, còn ký tắt hiệp nghị.”

Harvey - Weinstein phi thường xem hảo cái kia hạng mục, ban sơ nhìn thấy kịch bản cùng kế hoạch thư thời điểm, thậm chí có một loại năm đó nhìn thấy Scream khi cảm giác.

Ngẫm lại Scream đệ nhất bộ mang đến khủng bố lợi nhuận, hắn làm sao có khả năng dễ dàng buông tay? Liền tính phiêu lưu rất lớn, một trăm năm mươi vạn dollar đầu tư, với hắn mà nói cũng coi như không được cái gì, hoàn toàn đáng giá nếm thử.

“Chỉ là một phần không đầu hiệp nghị mà thôi.” Harvey - Weinstein đĩnh đạc vung tay lên,“Ngươi trái với hiệp nghị sở hữu tổn thất, Weinstein ảnh nghiệp cùng Dimension Films dốc hết sức gánh chịu, ngươi không cần có băn khoăn.”

James Wan lại uyển chuyển nói,“Weinstein tiên sinh, chúng ta về sau sẽ có hợp tác cơ hội.”

Harvey - Weinstein đương nhiên nghe hiểu được lời này mặt sau ý tứ, ánh mắt mị mị, hỏi,“Ngươi đây là muốn cự tuyệt ?”

Nhớ năm đó hắn coi trọng Scream, Wes Craven cũng không dám như vậy cự tuyệt hắn.

“Ngươi ở trong này hảo hảo ngẫm lại, tưởng minh bạch lại nói.” Harvey - Weinstein trực tiếp đứng lên, nói,“Ngày mai ta sẽ lại đến, hi vọng ngươi có thể tưởng minh bạch.”

James Wan sửng sốt một chút, làm không rõ Harvey - Weinstein lời này là cái gì ý tứ.

Liền tại hắn ngây người thời điểm, Harvey - Weinstein đứng lên, hướng tới căn hộ cửa đi, James Wan cũng vội vàng đứng lên theo đi lên.

Harvey - Weinstein cửa kéo cửa phòng, quay người lại, chỉ James Wan nói,“Ngươi lưu ở chỗ này, hảo hảo ngẫm lại !”

James Wan theo bản năng dừng bước.

Harvey - Weinstein xoay người đi ra ngoài, sau đó tầng tầng đóng lại cửa phòng, rõ ràng trong lòng không vui.

“Đây là muốn làm cái gì?” James Wan thẳng vò đầu,“Bên ngoài còn có mĩ nữ đang chờ ta a !”

Nghĩ đến Rose Byrne, hắn trong lòng một mảnh lửa nóng, cũng không quản Harvey - Weinstein những lời này, hướng tới cửa phòng bên kia đi, Harvey - Weinstein tại độc lập giới điện ảnh thế lực cự đại, ảnh hưởng cũng rất rộng rãi, nhưng hắn cũng có Matthew - Horner duy trì a, cùng lắm thì về sau không hỗn độc lập giới điện ảnh liền là.

James Wan trong đầu lóe qua Matthew cùng Anne - Hathaway thân ảnh, ngẫm lại Matthew, tham gia Oscar cũng không quên tán gái, đây mới là mẫu mực, hắn như thế nào có thể đem một đêm quý giá thời gian, lãng phí ở trong này.

Rose Byrne còn tại phía dưới chờ hắn đâu.

Đi đến cạnh cửa, James Wan bắt lấy tay nắm cửa liền tưởng kéo ra cửa phòng, nhưng dùng lực dưới, cửa phòng không chút động đậy.

“Ân?” Hắn nao nao, tiếp lại kéo, cửa phòng vẫn là bất động, nói thầm,“Sao thế này?”

James Wan cúi đầu nhìn khóa cửa, bỗng nhiên vang lên Harvey - Weinstein trước khi đi nói lời nói, tiếp liền ý thức được: Cái kia đáng chết mập mạp thế nhưng đem chính mình khóa ở trong phòng !

Hắn lui ra phía sau một bước, vốn liền có điểm hắc mặt nháy mắt trở nên càng hắc.

Harvey - Weinstein cũng quá bá đạo !

James Wan trở lại phòng khách trung, ngồi trên sô pha, này chẳng khác nào là bị người biến thành tù cấm , nghiêm khắc nói lên, Harvey - Weinstein đã xúc phạm pháp luật .

Báo nguy? Không phải lựa chọn tốt nhất, hắn chỉ là tiểu đạo diễn, triệt để đắc tội Harvey - Weinstein không có lợi, hơn nữa Harvey - Weinstein nếu dám làm như thế, phỏng chừng cũng không sợ.

Cấp khách sạn phương diện gọi điện thoại? Hắn tìm tìm, phát hiện gian phòng bên trong căn bản không có điện thoại.

Dạo qua một vòng trở về, James Wan bỗng nhiên nhớ tới, trong giới truyền được rất nhiều, Harvey - Weinstein thường xuyên ước nữ diễn viên đến khách sạn trò chuyện nhân vật đàm công tác, nói không chừng là hắn cố ý khiến khách sạn phương diện đem điện thoại triệt bỏ.

Vô cùng có khả năng phía trước có nữ diễn viên tao ngộ qua cùng loại đãi ngộ......

Đổi thành người bình thường, vì tiền đồ cùng sự nghiệp suy nghĩ, dù cho không đồng ý cùng Harvey - Weinstein hợp tác, chỉ sợ cũng sẽ ngoan ngoãn chờ ở bên trong gian phòng này, đợi ngày thứ hai có người mở cửa nói sau đi?

Giống hắn như vậy tiểu đạo diễn hoặc là tiểu minh tinh linh tinh , có ai dám thật cùng Harvey - Weinstein khởi ngay mặt xung đột?

Trong giới không phải không có tương quan nghe đồn, có chút nữ diễn viên bị Harvey - Weinstein bắt buộc , cũng chịu đựng không dám phát ra tiếng, này giới luôn luôn đều có hắc ám không thể đưa ra ánh sáng một mặt.

Nếu không phải sau lưng còn có kháo sơn, hắn cũng muốn lựa chọn chịu đựng, chung quy ở lại trong này một đêm cũng không có cái gì cùng lắm thì, chẳng lẽ Harvey - Weinstein còn sẽ đối với hắn mặt sau......

Nghĩ đến đây, James Wan rùng mình một cái, cái loại này trường hợp thật sự quá khủng bố, rất ghê tởm .

Loại này khả năng tuy rằng không lớn, nhưng ai biết cái kia Harvey - Weinstein nữ nhân ngoạn nhiều, hay không sẽ sửa khẩu vị ? Truyền thuyết thời trang đại đế chẳng phải chính là như vậy mới biến thành đồng tính luyến sao?

Vẫn là sớm điểm rời đi hảo.

James Wan đầu não thanh tỉnh, biết chính mình đối kháng không được Harvey - Weinstein, loại sự tình này vẫn là muốn tìm lão đại ra mặt giải quyết a.

Cho nên, hắn lấy di động ra, cấp Matthew đánh điện thoại.

Yến hội trong sảnh,“Oscar chi dạ” Party không khí nhiệt liệt, tại dùng cơm chấm dứt sau, nơi này đã biến thành một giao tế nơi, có nam nhân tại tìm kiếm nữ nhân, cũng có nữ nhân đang tìm nam nhân, còn có nam nhân cùng nữ nhân đang tìm đồng tính.

Có vài nhân là vì công tác, nhưng càng nhiều người là vì cùng độ một mĩ diệu ban đêm.

Sở tại giới bầu không khí, rất dễ dàng ảnh hưởng trong đó cá thể, rất nhiều vừa bước vào Hollywood khi tương đối bảo thủ nhân, sau này cũng sẽ biến thành nổi tiếng hoa hoa công tử cùng hoa hoa công chúa.

Nghe được nhiều, xem nhiều, kiến thức nhiều, cũng liền không như thế nào để ý .

Mọi người đều tại sống mơ mơ màng màng, làm gì đi làm cái kia thanh tỉnh người đâu?

Mặc kệ người khác như thế nào, Matthew là không tưởng mọi người đều túy ta độc tỉnh, hắn muốn làm , là trở thành vô số người hâm mộ đối tượng.

Tại không ít người hâm mộ ánh mắt trung, hắn kéo Anne - Hathaway ra yến hội thính.

Hai người nếm qua ăn khuya sau, đều uống rượu, còn uống được không thiếu, cồn thêm nội tiết tố kích thích, lẫn nhau trong ánh mắt đều không lại che giấu kia hừng hực dấy lên liệt hỏa.

Đây là Oscar kích tình chi dạ, như thế nào có thể thiếu kích tình đâu?

Matthew kéo Anne - Hathaway ra yến hội thính, vừa chuyển ra này người đến người đi hành lang, chung quanh hơi vừa im lặng, liền khẩn cấp đem nàng đặt tại trên vách tường, hai người điên cuồng kích hôn lên, căn bản mặc kệ ngẫu nhiên từ bên cạnh đi qua nhân viên tạp vụ.

“Anne công chúa điện hạ.” Matthew thoáng ngẩng đầu nói,“Ngươi rất mê người .”

“Hô......” Anne - Hathaway chỉ là thở phì phò.

Matthew kéo lên nàng tiếp đi về phía trước, nói,“Đi ! chúng ta đi lên !”

Anne - Hathaway màu đỏ lễ váy đều bị xả nghiêng, thoáng thu thập một chút, cùng Matthew, vừa đi vừa hỏi,“Chúng ta không đi nhà ngươi sao?”

“Đi nhà ta còn muốn hơn mười phút.” Matthew quay đầu nhìn nàng một cái,“Ngươi muốn đợi lâu như vậy?”

Anne - Hathaway vội vàng lắc đầu,“Ta không kịp đợi .”

Hai người chuyển vào thang máy gian, Matthew thừa dịp đẳng thang máy thời gian, cấp khách sạn phương diện gọi điện thoại, bởi thường xuyên ở bên này khai phòng, rất dễ dàng liền muốn một xa hoa căn hộ.

Cắt đứt điện thoại, hắn lại ngoan ngoan hôn một chút Anne - Hathaway, nói,“Đừng có gấp, thân ái . Chúng ta đêm nay có một đêm, ngày mai còn có cả một ngày thời gian đâu.”

Thang máy lúc này mở ra, Matthew kéo Anne - Hathaway vào thang máy, bên trong không có người khác, liền bọn họ hai.

Anne - Hathaway nhìn nhìn thang máy, bỗng nhiên xê dịch đến máy ghi hình phía dưới góc chết vị trí, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Matthew, nói,“Nghe nói ngươi phía trước Oscar chi dạ cùng người ở trong thang máy đến qua?”

Matthew cũng không phủ nhận,“Rất lâu phía trước .”

“A......” Anne - Hathaway thanh âm kéo được rất dài,“Là Scarlett Johansson đi?”

Nàng môi lại mân thành một tuyến dài, thanh âm bỗng nhiên trở nên trầm thấp,“Matthew, ta cũng tưởng thử xem đâu.”

“Vui cống hiến sức lực.” Matthew lập tức đi qua.

Hắn đương nhiên xem tới được máy ghi hình, tuy rằng chính phía dưới xem như nửa góc chết, nhưng cũng sẽ không thật làm bừa, cùng năm đó cùng Scarlett Johansson như vậy, chỉ là điểm đến thì ngừng mà thôi.

Anne - Hathaway thoạt nhìn phi thường cân xứng, nhưng khung xương rất lớn, có thể nói là điển hình mĩ thức đại nữu.

Bất quá, nàng tổng thích cho mình chụp vào một tầng anh thức thục nữ ưu nhã áo khoác, có đôi khi nói chuyện còn cố ý đội giọng Anh quốc.

Lẫn nhau đều không là thiện nam tín nữ, thang máy đến Matthew đặt sẵn phòng tầng khi, hai người trên người quần áo cơ hồ đều lộn xộn .

Matthew phía trước nghe người ta nói qua, Anne - Hathaway bởi vì từ thanh xuân thần tượng nóng lòng chuyển hình quan hệ, mấy năm trước tại trên màn ảnh cởi áo tháo thắt lưng tốc độ đặc biệt mau, một thanh xuân thần tượng đi hỗn chừng mực vốn liền so thương nghiệp đại chúng phiến đại độc lập giới điện ảnh, không thoát mau một chút, như thế nào có thể biểu hiện ra nghệ thuật cùng kỹ xảo biểu diễn?

Từ “Mộng ảo công chúa” Đến “Khổ nữ Fantine”, nàng từ truyền thống thần tượng phái đột nhiên rẽ liền vòng vào phản nghịch thực lực phái trên con đường nhỏ, cũng chỉ có thể dùng cởi áo tháo thắt lưng phương thức thuyết minh kỹ xảo biểu diễn.

Mấy năm trước xem [ Brokeback Moutain ] thời điểm, trong đó có Anne - Hathaway màn ảnh, khiến cho Matthew ấn tượng phi thường khắc sâu.

Khi đó chỉ có thể nhìn, hiện tại có thể thực địa thử cảm giác .

Lại nói, không cởi trống trơn còn tưởng lấy Oscar? Rose đều có thể đè chìm thuyền lớn , năm nay lấy đến Oscar ảnh hậu nhân vật, còn không như thường thoát.

Ra thang máy, Matthew trực tiếp đem Anne - Hathaway kháng trên vai, từ chờ ở thang máy gian cửa mặt mang ngạc nhiên phục vụ sinh trong tay tiếp nhận thẻ phòng, đi nhanh hướng tới đặt phòng đi.

Nhưng đi không vài bước, chuông di động thanh đột nhiên vang lên.

Matthew không có tiếp, hiện tại lúc này, nào còn để ý điện thoại, chuông di động thanh ngừng, chờ hắn đi đến trước cửa phòng khi, lại vang lên tin nhắn nhắc nhở thanh.

Buông xuống Anne - Hathaway, Matthew quẹt thẻ mở cửa đồng thời, nhanh chóng lấy di động ra mở ra tin nhắn nhìn thoáng qua.

Tin nhắn là James Wan phát tới được, mặt trên chỉ có hai chữ: Cứu ta !

[ đoạn thời gian trước về Weinstein tin tức trung có một thiên, có độc lập phiến đạo diễn không tưởng đem điện ảnh bản quyền bán cho Weinstein ảnh nghiệp, Harvey - Weinstein đem kia đạo diễn khóa tại khách sạn phòng hơn hai mươi giờ, một đoạn này là căn cứ tin tức gia công đến.]

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 720: Mở Cửa

Nhìn thấy tin nhắn, Matthew lập tức cấp James Wan gọi lại một điện thoại, nói đơn giản vài câu, đại khái làm rõ trạng huống, thu hồi di động, đứng ở trước cửa sửa sang lại có chút loạn quần áo.

Anne - Hathaway đang chờ kích tình chờ high đâu, gặp Matthew đột nhiên ngừng, vội vàng hỏi,“Làm sao?”

“James...... Ân, liền phía trước theo ta ngồi cùng nhau cái kia Hoa kiều đạo diễn, ra điểm trạng huống.” Matthew nhanh chóng sửa sang lại hảo quần áo,“Ta tất yếu qua một chuyến.”

Nghe hắn nói như vậy, Anne - Hathaway cũng nhanh chóng sửa sang lại một chút, nói,“Ta cùng ngươi đi qua?”

Matthew không thời gian dây dưa này mấy việc nhỏ, thuận miệng nói,“Ngươi nguyện ý liền cùng đi.”

Tùy tay đóng lại cửa phòng, hắn lại hướng thang máy gian đi, Anne - Hathaway nhanh chóng đuổi kịp, thò tay kéo lại Matthew cánh tay, gắt gao đi theo hắn bên cạnh.

Vào thang máy, Matthew không có lại cùng Anne - Hathaway nói chuyện, mày hơi hơi chau lên, tựa hồ đang suy xét sự tình.

Cùng James Wan nói chuyện điện thoại xong, lửa nóng thân thể trên cơ bản liền hạ nhiệt độ , tại nữ nhân cùng sự nghiệp ở giữa, hắn luôn luôn phân đặc biệt rõ ràng.

Đừng nhìn này mấy nữ nhân một đám tựa hồ có thể yêu hắn đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa bộ dáng, trên thực tế hắn tối hấp dẫn các nàng là cái gì, trong lòng rõ ràng thấu đáo.

Cơ sở cùng tiền vốn xong đời mà nói, lấy cái gì ở trong rừng rậm chặt cây?

Leonidas vương không thể không có trường mâu lại tìm không thấy đối thủ a.

Thang máy đinh một tiếng mở ra, Matthew ra thang máy gian, nhìn xem gần nhất hai môn bảng hiệu, chuyển hướng bên tay trái, bước nhanh hướng phía trước đi.

Anne - Hathaway không biết phát sinh cái gì, chỉ là kéo Matthew đi theo bên cạnh.

Matthew đã thấy được, tại hành lang chỗ cuối là một gian song mở cửa xa hoa căn hộ, màu đỏ thẫm cửa phòng gắt gao đóng kín.

Nhìn thấy này hai phiến khóa chặt cửa phòng, nghĩ đến James Wan điện thoại bên trong kể ra, hắn sắc mặt có điểm âm trầm, Harvey - Weinstein lần này làm được có chút quá !

Rõ ràng biết James Wan đã cùng số 13 phòng công tác ký tắt hợp tác hiệp nghị, còn muốn cường hành tranh đoạt cái kia phim kinh dị hạng mục, James Wan không đồng ý, thế nhưng đem đạo diễn khóa ở phòng bên trong.

Đây là muốn làm cái gì? Giam cầm tự do thân thể? Vẫn là hướng hắn thị uy?

Matthew luôn luôn đều không là một hào phóng nhân, đặc biệt Harvey - Weinstein sở tác sở vi, đã chạm đến hắn tương lai kế hoạch.

James Wan nhưng là quan hệ đến lên kế hoạch khủng bố vũ trụ, này đã là hắn hạch tâm ích lợi .

Thò tay đến hắn trong ví tiền nhân, khẳng định là địch nhân.

Đi đến trước cửa phòng, Matthew nhìn một chốc, vừa lúc nhìn thấy xa xa có phục vụ sinh lén la lén lút lộ đầu hướng bên này xem, đối bên kia vẫy vẫy tay,“Ngươi, lại đây !”

Phục vụ sinh do dự một chút, tựa hồ không tưởng lại đây.

Matthew thoáng đề cao thanh âm,“Lại đây !”

Đối phương không tình nguyện hướng bên này đi tới.

Anne - Hathaway nhìn nhìn tên kia phục vụ sinh, lại xem xem Matthew, lại quay đầu xem cửa phòng, đầy mặt đều là nghi hoặc.

Đây là làm sao? Đột nhiên tới nơi này làm cái gì?

Phục vụ sinh do do dự dự đi đến bên này, Matthew nhìn hắn một cái, chỉ song khai màu đỏ thẫm cửa phòng, nói,“Mở ra.”

“Horner tiên sinh.” Phục vụ sinh rõ ràng nhận thức Matthew,“Đây không phải phòng của ngươi.”

Nói xong câu này, hắn bỗng nhiên có điểm tự tin,“Ngươi không có quyền yêu cầu mở ra người khác phòng.”

Hắn là một tầng này chuyên trách phục vụ nhân viên, này là ai phòng đương nhiên rất rõ ràng, càng lý giải vị kia thường xuyên tại đây gian phòng bên trong làm chút loạn thất bát tao sự tình, hơn nữa cái kia mập mạp đối với hắn cũng rất hào phóng, mặt trên còn có người phân phó qua không cần quản này gian căn hộ phát sinh sự tình.

Matthew lười cùng một tiểu phục vụ sinh lời vô nghĩa, lấy di động ra nhấn một dãy số, đẳng bên kia chuyển được, nói thẳng,“Ngươi hảo, Howard, ta là Matthew.”

Hilton khách sạn cùng Tứ Quý khách sạn đều là hắn thường xuyên khai phòng địa phương, làm khách sạn VIP khách quý, hắn nhận thức không thiếu Hilton khách sạn cao quản.

“Ta một bằng hữu, bị người khóa ở trong phòng.” Matthew nghe được bên kia hỏi, nhìn xem số phòng, nói một lần, bên kia tựa hồ có chút chần chờ, hắn nhíu nhíu mày, lập tức nói,“Howard, ta biết đây là Harvey - Weinstein phòng, ngươi muốn hiểu rõ một sự kiện, bị hắn nhốt trong phòng trung là bằng hữu của ta, này là phi pháp giam cầm, nếu không phải xem tại chúng ta ở chung khoái trá phân thượng, ta đã báo nguy !”

Hắn trịnh trọng nói,“Nếu khách sạn không thể xử lý, kia khiến cảnh sát đến xử lý đi.”

Theo sau, Matthew chiếm được hài lòng hồi phục, cắt đứt điện thoại, ấn xuống trong túi truyền cảm khí, lấy hắn phỏng đoán, đối phương khẳng định sẽ cùng Harvey - Weinstein chào hỏi, kế tiếp nói không chừng sẽ nháo ra chút không thoải mái.

Anne - Hathaway liền đứng ở Matthew bên cạnh, tuy rằng nghe không được điện thoại bên trong nhân nói là cái gì, nhưng Matthew mà nói nghe được rõ ràng thấu đáo, hắn một vị bằng hữu bị người khóa tại đây phòng bên trong , mà khóa hắn người là Harvey - Weinstein !

Dù cho phía trước tại yến hội trong sảnh lại không tiết, nàng cũng biết Harvey - Weinstein là loại người nào.

Nháy mắt, Anne - Hathaway kéo lại Matthew cánh tay tay kia thả lỏng, trong lòng không khỏi có chút ảo não, cùng hắn lại đây làm gì a?

Vạn nhất Matthew cùng Harvey - Weinstein nổi xung đột, đây không phải cho mình tìm phiền toái sao?

Nàng lặng lẽ di động cước bộ, muốn đi lại không thể đi, lúc này đi, Matthew làm sao có khả năng không có ý tưởng?

Anne - Hathaway tận khả năng hướng Matthew phía sau di động, hi vọng một hồi không cần có người chú ý tới chính mình.

Matthew cấp James Wan phát điều tin nhắn, cũng không sốt ruột, liền chờ ở trong này.

Không cần phí tâm tư đi đoán, hắn cũng biết khách sạn phương diện khẳng định sẽ thông tri Harvey - Weinstein, cứ như vậy cũng tốt, đẳng Harvey - Weinstein lại đây hảo.

Harvey - Weinstein còn không có qua đến, Braun - Williams mang theo một danh bảo tiêu trước từ thang máy gian chuyển vào hành lang bên trong, hai người nhìn thấy Matthew sau, lại đây đứng ở hắn bên cạnh.

Matthew đối hai người nhẹ nhàng gật đầu, không có nhiều lời, bởi FBI bên kia xác định Tijuana phía sau màn độc phiến đi Columbia, hắn bên này bảo tiêu cũng khôi phục bình thường hai người.

Thời gian trôi qua hai phút, hắn không có lại đối tên kia phục vụ sinh nói cái gì, đây không phải muốn tìm chính chủ, nhiều lời vô ích.

Xác thực điểm đến nói, khách sạn cũng không phải chính chủ, nếu khách sạn chậm chạp không mở cửa, kia báo nguy liền là.

Người khác Matthew đều lười để ý tới, thầm nghĩ xem Harvey - Weinstein hay không sẽ lại đây.

Thang máy gian bên kia truyền đến không thể tra tiếng bước chân, Matthew nhìn về phía bên kia, khách sạn một danh phó tổng giám đốc mang theo trợ thủ chạy lại đây, còn chưa đi đến bên này, Harvey - Weinstein mập lùn thân ảnh cũng xuất hiện .

“Ngươi hảo, Matthew.” Khách sạn tên kia phó tổng giám đốc vội vàng cùng Matthew bắt tay, Matthew cũng không nói lời vô nghĩa, cùng nắm tay, chỉ chỉ cửa phòng,“Mở cửa đi, Howard.”

“Đợi đã !” Harvey - Weinstein thanh âm truyền tới.

Matthew không lại quản Howard, quay đầu nhìn về phía Harvey - Weinstein, nói thẳng,“Mở cửa, Harvey.”

Hắn thanh âm không lớn, khí thế thoạt nhìn cũng không đủ, tựa hồ phi thường bình tĩnh.

Harvey - Weinstein đi đến bên này, nói,“Ta là này gian căn hộ chủ nhân, James Wan muốn nghỉ ngơi, cho nên ta đem phòng cho mượn hắn, hắn không muốn khiến nhân quấy rầy.”

Matthew cười lắc đầu,“Muốn hay không ta hiện tại cấp James Wan gọi điện thoại?”

Howard đứng ở bên cạnh, cũng không nói chuyện, làm khách sạn một phương, hai người hắn đều không muốn đắc tội.

Ở trong mắt hắn, vô luận Matthew - Horner, vẫn là Harvey - Weinstein, đều không là cái gì hảo điểu.

Harvey - Weinstein nhìn chằm chằm Matthew, mập mạp trên mặt khí thế mười phần, ánh mắt ngẫu nhiên còn sẽ từ hắn bên cạnh Anne - Hathaway trên mặt đảo qua.

Anne - Hathaway nhẹ nhàng cắn môi, trong lòng hối hận đến cực điểm, Matthew cùng Harvey - Weinstein chẳng những nổi xung đột, người sau còn chú ý tới nàng, sớm biết như vậy đêm nay liền không nên bồi Matthew đi lên.

Này mấy phá sự, nàng làm gì muốn tham dự a?

Anne - Hathaway thật muốn tiến lên hai bước, nói cho Harvey - Weinstein, nàng chính là tưởng cùng Matthew làm 419 linh tinh , cùng hắn không phải một nhóm a.

Vạn nhất đắc tội Harvey - Weinstein, về sau tranh đoạt Oscar muốn gia tăng bao nhiêu phiền toái a.

Bất tri bất giác, Anne - Hathaway buông lỏng ra kéo lại Matthew cánh tay tay kia, lặng lẽ lui ra phía sau một bước, kéo xa giữa hai người cự ly.

Làm một tự nhận là phi thường thông minh nữ nhân, Anne - Hathaway theo bản năng muốn bo bo giữ mình.

Nàng thậm chí tính toán, mặt sau muốn hay không cùng Harvey - Weinstein thông điện thoại, tỏ rõ chuyện đêm nay cùng chính mình không quan hệ?

Về phần Matthew - Horner......

Vô luận là Matthew, vẫn là Harvey - Weinstein, đều là nàng không thể trêu vào đại lão, bọn họ yêu như thế nào đánh liền như thế nào đánh, đừng hại cùng đến nàng là được.

Harvey - Weinstein nhìn thấy chính mình ánh mắt trừng, trực tiếp đem Anne - Hathaway dọa lui một bước, khí thế nháy mắt càng sung túc, sắc mặt cũng càng thêm âm trầm .

Nhưng Matthew căn bản không thèm để ý.

Giờ này ngày này, vây quanh tại hắn bên cạnh thế lực, có lẽ so ra kém thâm canh Hollywood ba mươi năm Harvey - Weinstein, nhưng cũng không phải không có chống lại chi lực.

Mắt thấy Matthew dị thường bình tĩnh, biểu tình không hề có biến hóa, Harvey - Weinstein chậm rãi mở miệng, trầm thấp giọng mang theo nộ khí,“Matthew - Horner, ngươi tính toán cùng ta, cùng Weinstein ảnh nghiệp khai chiến sao?”

Lời này uy hiếp ý vị mười phần.

Matthew bỗng nhiên cười,“Harvey, ngươi tưởng đem chuyện này nháo đại sao?”

Harvey - Weinstein hừ lạnh một tiếng,“Muốn nháo đại người là ngươi đi?”

Ra ngoài hắn đoán trước, Matthew gật gật đầu,“Không sai, tưởng nháo đại người chính là ta, ta không thể bỏ qua cơ hội này a.” Hắn chậm rãi chuyển động di động,“Ta này liền báo nguy...... Còn có, nói vậy truyền thông sẽ có hứng thú, đừng nói ngươi có thể áp chế truyền thông khan phát, Disney cùng ngươi ở giữa mâu thuẫn cực sâu, Warner Bros mấy năm gần đây không thiếu bị ngươi mắng chửi đi? Warner kì hạ TMZ đối với ngươi vẫn đều rất cảm thấy hứng thú.”

Nghe đến mấy cái này, Harvey - Weinstein sắc mặt đổi đổi, nhưng quá nhanh , người khác căn bản khó có thể nhận thấy được.

Matthew vẫn là rất bình tĩnh,“Harvey, ngươi muốn cho ta bắt lấy này nháo đại cơ hội sao?”

Harvey - Weinstein nhìn chằm chằm Matthew,“Hảo ! ngươi rất tốt.”

Matthew không lại để ý đến hắn, quay đầu đối Howard nói,“Mở cửa.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 721: Hạch Tâm Lợi Ích

Cửa phòng mở ra, gian phòng bên trong James Wan đi ra, lập tức cảm nhận được trong hành lang có chút giương cung bạt kiếm thế cục, ngẩng đầu nhìn hướng Matthew, phát hiện Matthew thần thái thoải mái, tựa hồ không có chú ý tới Harvey - Weinstein kia sắc bén giống như mũi tên nhọn ánh mắt.

“Không có việc gì đi?” Matthew hỏi.

James Wan vội vàng nói,“Không có việc gì, liền gian phòng bên trong có điểm bực mình.”

Matthew gật gật đầu, còn nói thêm,“Chúng ta đi thôi.”

“Hảo.” James Wan không có lời vô nghĩa.

Bên cạnh còn đứng Harvey - Weinstein, Matthew không để ý, hắn lại không thể trêu vào.

Matthew lập tức hướng về thang máy gian bên kia đi, Braun - Williams cùng một khác danh bảo tiêu thủy chung hộ tại hắn bên cạnh, James Wan lập tức theo đi lên, Anne - Hathaway chần chờ một hồi, ánh mắt phiết qua Harvey - Weinstein gương mặt béo kia, cuối cùng vẫn là di động cước bộ, hướng phía trước đi.

Vẫn là về sau tìm một cơ hội, xem có thể hay không giải thích một chút .

Tiến vào thang máy gian, chờ đợi thang máy lại đây, James Wan đứng ở Matthew bên cạnh, rất chăm chú nói,“Cám ơn ngươi, Matthew.”

“Không cần khách khí.” Matthew vẫn đều rất bình tĩnh,“Ngươi là của ta hợp tác đồng bọn, ta như thế nào có thể để người đem ngươi giành chạy?”

James Wan cười cười, lời này nói lên rất đơn giản, nhưng bất luận kẻ nào đối mặt Harvey - Weinstein, e đều có chút đau đầu đi?

Liền hắn biết, Harvey - Weinstein ngay cả Disney cùng Warner Bros đều dám hận.

Matthew vỗ nhẹ nhẹ dưới James Wan cánh tay,“Đừng nghĩ nhiều, ngươi suy xét hảo điện ảnh phương diện công tác, mặt khác sự tình có ta, chờ ngươi thực hiện hoàn Lionsgate hợp đồng, chúng ta liền bắt đầu chính thức hợp tác.”

Hôm nay sự, kiên định James Wan quyết tâm,“Matthew, ta cam đoan, này hạng mục nhất định sẽ thành công.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, không có nói thêm nữa, một trăm năm mươi vạn dollar tiểu hạng mục, liền tính lợi nhuận là chế tác phí tổn gấp đôi, với hắn mà nói cũng coi như không hơn bao nhiêu lớn thành công, hắn cần James Wan lại sáng tạo cùng loại [ Saw ] bàn kỳ tích.

Thang máy trực tiếp hạ đến tầng một đại sảnh, James Wan nghĩ đến yến hội trong sảnh Rose Byrne, do dự một chút, cuối cùng cái gì cũng không có nói, cùng Matthew triều khách sạn bên ngoài đi.

Tán gái rất trọng yếu, bất quá có chính là cơ hội, đêm nay phát sinh việc này, hắn tạm thời cũng không có lại đi tìm Rose Byrne tính toán.

Đoàn người đi đến khách sạn môn thời điểm, Anne - Hathaway đột nhiên nói,“Mã...... Matthew.”

Matthew dừng lại, quay đầu nhìn về phía Anne - Hathaway, hỏi,“Có chuyện?”

Anne - Hathaway cắn cắn môi, nói,“Ta...... Còn có điểm sự, liền không với ngươi trở về.”

“Ân.” Matthew nhẹ nhàng gật đầu, thái độ nhìn qua không có biến hóa,“Ngươi có xe sao?”

“Có.” Anne - Hathaway hồi đáp.

Matthew thuận miệng nói,“Ngày sau tái kiến.”

Nói xong, hắn cùng James Wan đi ra Hilton khách sạn cửa chính, cũng không quản bên ngoài phóng viên chụp ảnh sáng lên thiểm tắt đèn, kêu James Wan cùng tiến lên hắn xe.

“Ngươi đi nơi nào?” Matthew đóng cửa xe, hỏi.

Nghe được James Wan nói Santa Monica sơn cốc khu một địa chỉ, hắn khiến tài xế trước đưa James Wan trở về.

“Matthew, ta nghe nói Harvey - Weinstein người kia phi thường bá đạo, cũng không phải người tốt.” James Wan nhắc nhở nói,“Ta cảm giác hắn sẽ không liền như vậy tính.”

Nghe nói như thế, Matthew thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ xe ánh mắt, dùng rất bình tĩnh ngữ điệu nói,“Ta cũng sẽ không liền như vậy tính.”

Lời này nói được nhẹ nhàng bâng quơ, lại khiến James Wan trong lòng cả kinh, vội vàng triều Matthew bên kia nhìn lại.

Matthew cười cười,“James, ngươi chỉ để ý phụ trách quay chụp chế tác điện ảnh, điện ảnh ngoài sự tình ta đến xử lý.”

James Wan gật đầu,“Ta minh bạch.” Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Có cần ta địa phương, ngươi cứ việc phân phó.”

Hắn không phải không biết tốt xấu cái loại này nhân, phóng nhãn toàn bộ Hollywood, có ai nguyện ý vì chính mình dạng này một ngay cả nhị lưu đều không tính là tiểu đạo diễn cùng Harvey - Weinstein nổi xung đột?

Chẳng sợ đổi thành Hollywood lục đại công ty một vài người, một trăm năm mươi vạn dollar tiểu hạng mục, ném xuống cũng liền ném xuống .

Giống hắn như vậy tiểu đạo diễn, liền lại càng không cần nói .

Không nói người khác, xem xem cái kia Anne - Hathaway đi, nàng vì sao rời đi? Chẳng lẽ hắn nhìn không ra, phía trước cùng Matthew quan hệ mật thiết, nhìn thấy Matthew cùng Harvey - Weinstein nổi xung đột, lập tức bo bo giữ mình.

James Wan cũng từ trên việc này xem minh bạch một đạo lý, trong giới này mấy nữ nhân a, đáng giá tín nhiệm quá ít , về sau chơi đùa còn chưa tính, nếu là chân chính kết giao nhất định phải thận trọng.

Tỷ như gặp phải Anne - Hathaway loại này, xuôi gió xuôi nước thời điểm hết thảy đều dễ nói, thoạt nhìn cũng rất ân ái, một khi tao ngộ suy sụp, loại này nữ nhân lập tức liền có thể đem ngươi đạp......

Nghĩ đến đây, James Wan xác định một sự kiện, cùng trong giới này mấy nữ diễn viên, chơi đùa liền hảo.

Matthew ngồi ở bên kia, vẫn đang suy xét vừa phát sinh sự tình, lấy hắn lý giải Harvey - Weinstein làm người, này mập mạp rất có khả năng sẽ không như vậy dừng tay, liền tính Harvey - Weinstein dừng tay, hắn cũng sẽ không liền như vậy tính.

Đối phương tay đều thò đến hắn hạch tâm trên ích lợi , làm sao có khả năng cái gì cũng không tỏ vẻ?

Không nói khác, loại sự tình này truyền ra đi, tương lai nói không chừng lại có ai sẽ thò tay lại đây, một kẻ có tiền yếu đuối vô năng mà nói, chỉ biết thu nhận càng nhiều tham lam lang.

Matthew không hiểu được cái gì cao thâm triết học tư biện đại đạo lý, lại biết ích lợi hai chữ có bao nhiêu động nhân.

Xe lái ra Beverly Hills phạm vi, chạy lên đi thông Santa Monica đường, tự hỏi một hồi, Matthew suy nghĩ còn tại Harvey - Weinstein trên người, này mập mạp là Do Thái duệ, Hollywood Do Thái duệ khó đối phó.

Harvey - Weinstein động hắn lợi ích, kia Harvey - Weinstein hạch tâm ích lợi là cái gì?

Matthew không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết đối phương cùng hắn giống nhau, hạch tâm ích lợi đều là điện ảnh nghiệp vụ.

“James......” Hắn hỏi bên cạnh James Wan,“Nếu từ tháng mười một bắt đầu trù bị, của ngươi tân hạng mục cần bao lâu thời gian có thể hoàn thành.”

“Nửa năm.” James Wan không có nửa phần do dự,“Này chỉ là một bộ tiểu chế tác phim kinh dị, cảnh tượng phi thường hữu hạn, nửa năm bên trong tuyệt đối có thể hoàn thành toàn bộ chế tác.”

Matthew khẽ gật đầu,“Có thể.” Hắn hơi châm chước, còn nói thêm,“Ta cần ngươi cùng Lionsgate hợp đồng đến kỳ sau, lập tức chuyển tới này tân hạng mục bên trên.”

James Wan tưởng cũng không có tưởng, liền ứng xuống dưới,“Không thành vấn đề.”

Matthew lại cùng James Wan thương nghị một ít về phim kinh dị hạng mục sự tình, hơn nữa lý giải đến James Wan đối với phim kinh dị có càng nhiều thiết tưởng, đặc biệt là tả thực loại phim kinh dị.

Tuy rằng James Wan không có đề cập qua khủng bố vũ trụ sự, nhưng Matthew cũng không sốt ruột, kế tiếp này hạng mục thành công, lại bàn này mấy không muộn.

Về phần Harvey - Weinstein bên kia, tạm thời hắn còn chưa nghĩ đến nên như thế nào cấp này mập mạp đào hố.

Chung quy đối phương không phải kia vài ngôi sao diễn viên có thể so sánh .

Nhưng Matthew giảo hoạt thời điểm sẽ giống hồ ly, kiên nhẫn lại có thể so với thợ săn.

Đem James Wan đuổi về Santa Monica, Matthew trở lại Horner trang viên, nguyên bản còn tưởng cấp Helen - Hermann đả thông điện thoại, xem xem thời gian đã đến rạng sáng, buông tay quyết định này, đợi ngày mai trực tiếp đi Thiên Sứ trù tính công ty tìm nàng hảo.

Bóng đêm thâm trầm, Los Angeles phảng phất là Bất Dạ thành, cho dù là rạng sáng thời gian, như cũ có vô số người khó có thể nhập miên.

Harvey - Weinstein ngồi ở căn hộ trên sô pha, điểm đầy thịt mỡ trên mặt mây đen dày đặc, tâm tình rõ ràng không phải rất tốt.

Liền tại bên cạnh, Dimension Films thủ tịch vận doanh quan Steve - Schneider im lặng ngồi ở chỗ kia, ánh mắt thường thường từ Harvey - Weinstein trên mặt đảo qua, cũng không dám nói một câu.

Hắn là nửa đêm bị điện thoại gọi lên đến, từ một tiểu minh tinh trong ổ chăn chui ra đến, vội vã đuổi tới Hilton khách sạn .

Vừa rồi, Steve - Schneider đã từ lão bản trong miệng lý giải đến phát sinh cái gì.

Matthew - Horner a, một sắp trở thành siêu cấp cự tinh nam nhân......

Người như thế, hắn là không có biện pháp, xác thực điểm đến nói, này đẳng cấp ngôi sao, đã siêu việt diễn viên phạm trù, chế tác công ty căn bản không động đậy được.

Tại Hollywood, diễn viên, đạo diễn cùng chế tác nhân này tam đại chức nghiệp, cái nào làm đến cao nhất, đều là một phương đại lão bàn tồn tại.

Hắn một nho nhỏ Dimension Films vận doanh quan, có thể có biện pháp gì?

Cho nên, Steve - Schneider giống như là khôi lỗi như vậy ngồi ở chỗ này, lão bản như thế nào phân phó, hắn liền làm như thế nào, có thể làm được hay không, đó là mặt khác nhất mã sự.

Ít nhất thái độ muốn biểu hiện đi ra.

“Steve......” Harvey - Weinstein suy xét thật lâu sau, chậm rãi mở miệng nói,“Để người chuyên môn nhìn chằm chằm Matthew - Horner cái kia xác không phòng công tác.”

“Là.” Steve - Schneider đáp.

Harvey - Weinstein còn nói thêm,“James Wan cùng Matthew - Horner cái kia hạng mục tin tức, muốn trước tiên thông tri ta.”

Steve - Schneider lại đáp,“Là.”

“Còn có......” Harvey - Weinstein tiếp tục nói,“Chú ý cái kia hạng mục cái gì thời gian phát hành.”

Steve - Schneider lại đáp,“Là.”

Harvey - Weinstein xung hắn khoát tay,“Ngươi trở về đi.”

Steve - Schneider đứng lên, ngoan ngoãn ra căn hộ, sau đó lấy di động ra bắt đầu gọi cho điện thoại, chuẩn bị suốt đêm triệu tập thủ hạ họp.

Gian phòng bên trong, Harvey - Weinstein đứng lên, đi đến phòng khách bên cửa sổ sát đất, nhìn đèn đuốc sáng trưng Beverly Hills, dù cho hắn tính tình táo bạo, làm việc tác phong bá đạo, cũng phi thường rõ ràng một sự kiện, hôm nay Matthew - Horner rất cường đại.

Muốn khiến Matthew - Horner ngã đau, thậm chí khả năng rớt đến hố bên trong nửa ngày bò không ra đến, nhất định phải có kiên nhẫn, cần chờ đợi một thích hợp cơ hội.

Matthew cũng có cùng loại ý tưởng, thâm thâm biết Harvey - Weinstein khó đối phó, hơn nữa một khi chống lại, không thể làm đến không thể phiên thân mà nói, hậu tục sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái.

Cho nên, hắn cũng không vội nhất thời.

Ngày hôm sau, Matthew đi đến Thiên Sứ trù tính công ty, tìm Helen - Hermann muốn rất nhiều về Harvey - Weinstein chi tiết tư liệu.

Bất quá, tạm thời tìm không thấy có thể đào hố điểm, hắn theo sau đi [ Inception ] kịch tổ.

Oscar sau,[ Inception ] dựa theo kế hoạch bắt đầu quay chụp.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 722: Cùng Tiền Tài Không Quan Hệ

Warner xưởng sản xuất ảnh bằng trung một mảnh hôn ám, Matthew quay lưng lại chủ máy ghi hình đứng thẳng, tựa hồ đang bận rộn cái gì, sau đó Emma - Roberts chậm rãi đi vào trường quay trong, vừa vặn đi đến chủ máy quay phim màn ảnh có thể quay chụp đến bên cạnh vị trí, hảo kỳ nhìn nhìn Matthew bóng dáng, chậm rãi hướng về bên kia đi qua.

“Cobb, ngươi đang làm cái gì?” Nàng chủ động mở miệng hỏi,“Ngươi muốn một người tiến vào mộng cảnh?”

Phảng phất bí mật bị người khác phát hiện như vậy, Matthew nhanh chóng quay đầu đến, thề thốt phủ nhận,“Không, không......” Hắn lắc đầu nói,“Ta chỉ là tại làm chút thực nghiệm, không nghĩ tới nơi này còn có người, cho nên......”

Hắn nhìn về phía Emma - Roberts kiều tiểu thân ảnh, hôn ám trung một đôi mắt có vẻ đặc biệt lượng, không tự giác chớp động vài cái ánh mắt,“Ngươi như thế nào lại đây ?”

Christopher - Nolan nhìn lóe qua đi hình ảnh, ngọn đèn sư ngọn đèn điều giáo rõ ràng có vấn đề, Matthew ánh mắt quang không có đánh hảo, vừa ánh mắt quang rất sáng , khiến diễn viên không tự giác liên tục chớp động vài lần ánh mắt.

Bất quá, hắn không có kêu đình, còn tại khiến trường quay trung hai vị diễn viên tiếp tục.

“Úc, xin lỗi,” Emma - Roberts đầu tiên là ngượng ngùng nói một câu, tiếp cúi đầu nhìn về phía chính mình trong tay tiểu ngoạn ý, lại cầm lấy đến đối Matthew bên kia lung lay,“Thực ra ta tại lộng của ta mộng cảnh đồ đằng.”

Đối diện ngọn đèn lại một lần sáng lên, bởi chói mắt quan hệ, Matthew lại không tự giác chớp mắt, bất quá vẫn là chộp lấy túi triều Emma - Roberts bên kia đi,“Đây là cái gì? Ariadne, ta giúp ngươi xem xem.”

Emma - Roberts động tác phi thường mau, lập tức đem kia tiểu ngoạn ý thu đến trong túi, nói,“Ngươi nói , chỉ có thể chính mình một người biết.”

Matthew dừng lại cước bộ, cười cười,“Ngươi học thực mau.”

Emma - Roberts liền đứng ở Matthew đối diện, đại khái là Matthew cao lớn dáng người phụ trợ, nàng có vẻ đặc biệt nhỏ xinh tinh xảo.

“Loại này phân biệt mộng cảnh cùng hiện thực phương pháp rất ưu nhã a.” Emma - Roberts học Matthew bộ dáng, cũng chộp lấy túi, lại một lần hỏi,“Đây là của ngươi chủ ý sao?”

Matthew sắc mặt trở nên có chút đen tối, thanh âm cũng trầm thấp lên,“Đây là Meyer chủ ý.”

Nói tới đây, hắn từ trong túi đào một con quay đi ra, chậm rãi đặt ở trong lòng bàn tay, nhanh chóng nâng lên bàn tay, đặt ở Emma - Roberts trước mắt, thấp giọng giải thích nói,“Này con quay một khi ở trong mộng chuyển lên liền sẽ không ngã xuống đi.”

Emma - Roberts hảo kỳ nhìn kia chỉ con quay, thò tay muốn lấy, trên đường cảm giác không ổn, thủ lại rụt trở về.

Matthew cũng không để ý, đi đến bên cạnh trước bàn, nhẹ nhàng chuyển động con quay,“Trong mộng cảnh, con quay liền như vậy vẫn chuyển đi xuống.”

Emma - Roberts đầu tiên là gật gật đầu, tiếp lại hỏi,“Nghe Arthur nói Meyer qua đời?”

Matthew không tưởng nói thêm, ngược lại hỏi,“Mê cung thiết kế thế nào ?”

Đối diện ngọn đèn lúc này lại sáng lên, liên tục vài lần chói mắt ngọn đèn chiếu xạ, Matthew ánh mắt cảm giác khó chịu càng ngày càng mạnh, bất quá làm một diễn viên, hắn kỹ xảo biểu diễn khả năng không tính bao nhiêu hảo, tố dưỡng lại phi thường cao, đạo diễn không có kêu đình phía trước, vẫn ở cố nén biểu diễn.

Hắn vừa muốn tiếp tục nói lời kịch, đạo diễn Christopher - Nolan thanh âm truyền tới,“Đình ! đều dừng lại !”

Đạo diễn kêu đình, kịch tổ nháy mắt kết thúc quay chụp trạng thái.

Christopher - Nolan đối Matthew cùng Emma - Roberts nói,“Không phải các ngươi vấn đề.” Hắn tiếp xung bên kia nói,“Zos Goethe, ngươi lại đây ! vừa cấp Matthew ánh mắt quang như thế nào điều chỉnh ? Rất sáng !”

Điện ảnh cũng có thể nói là một hồi quang hóa học chi mộng, đối với tia sáng yêu cầu phi thường phức tạp, cứ việc rất nhiều ánh sáng có thể tại hậu kì chế tác khi điều phối, hiện trường dùng cho quay chụp tia sáng lại cũng cực kỳ trọng yếu.

Có cùng trang sư lại đây cấp Matthew lau mồ hôi, Matthew chỉ chỉ ánh mắt,“Nhẹ nhàng lau một chút.”

Liên tục bị đâm mắt ngọn đèn hoảng đến, ánh mắt bao nhiêu đều có chút không thoải mái, cùng trang sư đổi một điều chuyên dụng khăn ướt, nhẹ nhàng chà lau vài lần sau, hắn lúc này mới cảm giác hảo một ít.

Emma - Roberts đi tới, quan tâm hỏi,“Không có việc gì đi?”

Matthew chớp mắt, cười nói,“Một điểm vấn đề nhỏ, hiện tại không có việc gì .”

“Ta vừa cho rằng đạo diễn kêu đình, là của chúng ta biểu diễn xảy ra vấn đề.” Emma - Roberts đứng ở Matthew bên cạnh, đại khái cũng chính là hắn bả vai cao như vậy,“Này nhân vật so với chụp thanh xuân thần tượng phiến khó hơn.”

Matthew không đáp lại, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu.

Emma - Roberts hảo kỳ hỏi,“Này kịch bản rất phức tạp, một tầng một tầng , để người đầu óc choáng váng, ta đến hiện tại đều chưa hiểu được.”

“Trên thực tế, ta cũng không hiểu được.” Matthew nhún vai,“Cũng là mơ mơ màng màng .”

Nếu không phải từng xem qua điện ảnh, chỉ xem kịch bản mà nói, hắn cũng làm không rõ ràng, hình ảnh rất nhiều thời điểm so văn tự trực tiếp nhiều.

Đương nhiên, kia vài tổng thích chụp chút mạc danh kỳ diệu đạo diễn phim ngoại trừ.

“Nhưng ta xem ngươi rất tự tin a.” Emma - Roberts càng hiếu kỳ ,“Ngươi có bí quyết?”

Matthew chậm rãi lắc đầu,“Chưa nói tới bí quyết.” Hắn thoáng châm chước một phen, nói,“Ta chỉ là không đi quản toàn bộ cố sự nói cái gì, chỉ riêng xem cảnh này Cobb cần biểu đạt cái gì.”

Christopher - Nolan khiến hắn cùng Anne - Hathaway tổ kiến một trường quay gia bộ phận sinh hoạt phu thê đương, nhưng ra trường quay, hắn một đống lớn sự cũng xử lý, cơ bản không tại sinh hoạt ngoài cùng Anne - Hathaway suy diễn qua.

Vốn Oscar chi dạ ngày đó buổi tối chuẩn bị một bước đến dạ dày tới, kết quả nhảy ra Harvey - Weinstein quấy rối, kia mập mạp trực tiếp đem đầu tường thảo Anne - Hathaway dọa chạy.

Hắn đối với này ngược lại là không phải ngoài ý muốn, chung quy Anne - Hathaway đã trải qua hai lần cùng loại sự tình , Đệ nhất nhậm lừa đảo bạn trai hòa đệ nhị nhậm tranh sơn dầu đạo tặc bạn trai gặp chuyện không may thời điểm, nàng đều bằng nhanh nhất phương thức đem chính mình phiết được không còn một mảnh.

“Liền đơn giản như vậy sao?” Emma - Roberts lại hỏi.

Matthew kết thúc miên man suy nghĩ, nói,“Này mấy tiền đề là ta đã cùng Dom Cobb thành lập đủ nhiều tình cảm liên hệ.”

Nhìn thấy Emma - Roberts đầy mặt tò mò, thừa dịp đạo diễn Christopher - Nolan cùng ngọn đèn sư giải quyết bố quang vấn đề, Matthew dứt khoát nhiều lời hai câu.

Như vậy cũng có thể tại Emma - Roberts bên kia dựng đứng một không sai hình tượng.

“Ta muốn nắm chắc là nam chính Dom Cobb tình cảm cùng động cơ, hắn kế hoạch toàn bộ hành động, vì là cái gì?” Matthew xòe tay, thấp giọng nói,“Cũng không phải là vỏn vẹn đạt được kinh tế thù lao đơn giản như vậy.”

Emma - Roberts nhẹ nhàng gật đầu,“Của ta nhân vật, động cơ cũng không phải tiền tài.”

Matthew cười cười,“Thực ra ngươi xem xem tên hề, lại xem xem kia vài có thể truyền lưu rộng rãi thành công nhân vật động cơ, tất cả đều cùng tiền tài không quan hệ.”

“Nga?” Emma - Roberts chăm chú suy nghĩ một hồi, cuối cùng chậm rãi nói,“Giống như thật như vậy.”

Matthew còn nói thêm,“Tình cảm lực lượng cùng sức cuốn hút, đặt ở điện ảnh nhân vật thượng, vĩnh viễn đại quá tiền tài. Cứ việc ta không phải một phụ thân, lại rất rõ ràng gia cùng với hài tử tại toàn thế giới đại đa số người trong suy nghĩ địa vị, đây là thông hành ở toàn thế giới giá trị quan, Cobb lớn nhất động cơ chính là muốn về nhà hắn muốn sửa đúng chính mình nhân sinh, về đến gia nhân bên cạnh.”

Emma - Roberts nhẹ nhàng niết Tiểu Xảo cằm,“Giống như có điểm dung tục.”

“Loại này cảm tình cùng động cơ có vẻ đặc biệt dung tục.” Matthew đầu tiên là phụ họa, tiếp còn nói thêm,“Lại là nhân loại tối cao tình cảm.”

Không chỉ là hắn muốn đem nắm nhân vật, tựa như Christopher - Nolan chuyên môn vì Dom - Cobb thiết kế cảnh hành động như vậy, kịch tổ còn chuyên môn khiến mấy cái biên kịch dựa theo hắn bản thân một ít thói quen cùng đặc chất, đối Cobb lời kịch thậm chí hành vi tiến hành điều chỉnh, do đó đem này mấy phân tích, giải cấu, trùng tổ làm điện ảnh một bộ phận.

Đây là vì nhường đường mỗ - Cobb nhân vật này cùng hắn phù hợp độ càng cao, khiến hắn thoạt nhìn càng thêm chân thật, khiến người xem thể hội càng thêm chuẩn xác.

Đương nhiên, người khác hưởng thụ không đến loại này đãi ngộ, kịch tổ sở hữu diễn viên trong, cũng chỉ có Matthew một người mới có loại này tư cách.

Thẳng thắn giảng, kịch bản thiết kế so với hắn từng xem qua phim thoạt nhìn phức tạp nhiều, đừng nói là Emma - Roberts đẳng nhất chúng diễn viên , ngay cả Christopher - Nolan bản nhân cũng có chút loạn.

Matthew cùng Christopher - Nolan có đủ nhiều trao đổi, đối với hắn bên kia công tác cũng lý giải không thiếu.

Tại lên kế hoạch cụ thể quay chụp kế hoạch thời điểm, có lẽ là vì nhận đến kịch tình ảnh hưởng, Nolan đem kế hoạch làm có chút phức tạp, thậm chí ngay cả chính hắn đều có điểm choáng.

Hắn tại trên bàn vẽ họa đầy khoa trương biểu đồ cùng thời gian tuyến, ý đồ dấu hiệu ra điện ảnh trung phát sinh chuyển hoán địa phương, có vài tuần, dùng Nolan lời đến nói, hắn cảm giác hắn chính là tại đem chính mình đầu hướng trên bàn vẽ đụng.

Christopher - Nolan bên kia điều chỉnh hoàn tất, quay chụp lập tức bắt đầu, bất quá hôm nay giống như lưu niên bất lợi, kế tiếp quay chụp trạng huống tần phát, một buổi sáng thời gian trôi qua, cũng chỉ quay chụp hai điều màn ảnh mà thôi.

Đến buổi chiều, James - McAvoy cùng Anne - Hathaway cũng gia nhập đến quay chụp trung.

Kịch tổ tại Los Angeles quay chụp, trừ một hồi xe lửa trùng kích ngã tư đường màn ảnh ngoại, còn lại đều sẽ tại Warner xưởng sản xuất hoàn thành, sau đó lại phân biệt lao tới Paris, Canada, London, Monaco cùng Tokyo quay chụp.

Sáu quốc gia cùng sáu bất đồng thành thị, đây cũng là Matthew diễn viên chính phim đề cập ngoại cảnh quay chụp nơi sân nhiều nhất một bộ .

Mặt khác, khả năng là xuất phát từ đối với hắn cùng Christopher - Nolan hai người tin tưởng, Warner Bros tại phim khởi động máy quay chụp đồng thời, đối [ Inception ] thêm vào đầu tư 4000 vạn dollar, do đó đem phim sản xuất dự toán từ 1 ức 6000 vạn dollar đề cao đến 2 ức dollar.

Chế tác dự toán càng thêm sung túc, đối toàn bộ hạng mục đến nói cũng là tin tức tốt.

Kịch tổ tại Los Angeles studio trung quay chụp chỉ giằng co hơn mười ngày, Matthew trừ cùng Emma - Roberts mấy màn diễn ngoại, còn lại đều là trong kịch bản mở màn hí, cũng chính là Cobb tìm kiếm Saitou vai diễn.

Kịch tổ thiết kế két nước lấy pháo không khí làm động lực, hoàn mỹ chế tạo ra lũ trôi xoát mộng cảnh trường hợp.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 723: Ngón Tay Vàng

“Ta không biết bộ điện ảnh này cuối cùng đi ra sẽ là bộ dáng gì.”

Nhìn đang tại bận rộn chụp bố trí trường quay, Anne - Hathaway cười đối Watanabe Ken nói,“Nhưng ta có thể tin chắc, của ta nhân vật là rất có phân lượng một.”

Watanabe Ken lễ phép đáp lại nói,“Ngươi có thể khiến bộ điện ảnh này phóng xạ ra một loại khác quang mang.”

Hắn tiếng Anh làn điệu bao nhiêu có điểm quái dị, nhưng này rõ ràng truy phủng mà nói, vẫn là khiến Anne - Hathaway cao hứng nở nụ cười.

Bởi Meyer là phim trung lớn nhất bình hoa nhân vật, Anne - Hathaway phàm là xuất hiện ở trường quay, cơ bản đều là trang phục lộng lẫy, nhìn qua phi thường xinh đẹp mê người.

Nào bình thường nam nhân không thích xinh đẹp nữ nhân? Watanabe Ken cũng không ngoại lệ.

Tập luyện khi hắn liền đối Anne - Hathaway này thích tại trên màn ảnh cởi trống trơn nữ ngôi sao rất có hứng thú, Anne - Hathaway khi đó cùng Matthew - Horner đánh được một mảnh lửa nóng, hắn căn bản không dám làm cái gì, nhưng từ này hai ngày quay chụp đến xem, Anne - Hathaway đối đãi Matthew - Horner bỗng nhiên lãnh đạm , tựa hồ cùng Matthew - Horner có không thể điều hòa mâu thuẫn......

Watanabe Ken cho rằng hắn cơ hội tới .

Nhưng hắn còn chưa nói vài câu, liền nhìn thấy Matthew một thân tây trang giày da đi tới.

“Ken......” Matthew nhìn Watanabe Ken liếc nhìn, thuận miệng nói,“Ta muốn cùng Anne đối hí.”

“Hảo.” Watanabe Ken tưởng cũng không có tưởng liền nói,“Ta này liền đi.”

Matthew không có để ý rời đi Watanabe Ken, đối Anne - Hathaway nói,“Phía dưới là màn ảnh dài, Nolan đạo diễn khiến chúng ta lại quen thuộc một lần lời kịch.”

Quay chụp cơ bản đều là hiện trường ghi âm, lại càng không tồn tại hậu kỳ tìm người phối âm tình huống, diễn viên có thể lâm trường phát huy, bất quá lời kịch tất yếu quen thuộc.

Anne - Hathaway gật gật đầu, lại cùng Matthew đúng một lần lời kịch.

Bởi kế tiếp muốn quay chụp là một đại hình party, vì quay chụp hiệu quả, Christopher - Nolan yêu cầu trên party đồ ăn tất yếu là mới làm đi ra , kịch tổ mặt khác phương diện sớm bố trí hoàn tất, đang bận rộn chuẩn bị các loại party dùng cơm điểm.

Matthew đứng ở trường quay bên cạnh, nhìn kịch tổ công tác nhân viên bận rộn, đột nhiên hỏi,“Anne, giữa chúng ta phát sinh cái gì sao?”

“Không......” Anne - Hathaway theo bản năng phủ nhận,“Không có a.”

Matthew quay đầu nhìn về phía nàng,“Không đúng đi?” Từ Anne - Hathaway trên mặt đảo qua, hắn còn nói thêm,“Nếu ngươi đối với ta có bất mãn địa phương, tẫn có thể nói đi ra, mang theo cảm xúc quay chụp dễ dàng ra vấn đề, điểm ấy nói vậy ngươi so ta càng thêm rõ ràng, hi vọng không cần ảnh hưởng đến công tác.”

Anne - Hathaway lại không biết nên từ đâu nói lên.

Matthew còn tại đánh giá Anne - Hathaway, không hề nghi ngờ, chỉ cần đừng há miệng cười to, Anne - Hathaway rất nữ nhân, rất gợi cảm, đầy đủ thỏa mãn đại bộ phận nhân thẩm mỹ nhu cầu.

Này tuyệt đối có thể nói là Hollywood cao cấp bình hoa.

Thực ra Anne - Hathaway tại đây bộ phim trung nhân vật cũng là bình hoa, Meyer là sở hữu chủ yếu nhân vật trung trừ Trúc Mộng sư Ariadne ngoài, chân chính trên ý nghĩa nữ tính nhân vật -- này một, nàng cũng không trực tiếp tham dự đáng chết đạo mộng kế hoạch; Đệ nhị, nàng khuôn mặt tinh xảo, dáng người bạo lạt, khí chất dịu dàng, phong tình mười phần, là bình hoa nhân tuyển không có thứ hai.

Dùng Christopher - Nolan lời đến nói, Meyer ở trong phim chủ yếu công năng, là tận khả năng điểm xuyết Cobb tình yêu vai diễn, bằng không điện ảnh trung đại lượng quỷ dị cùng hung bạo hình ảnh, đem khiến không khí trở nên quá mức lạnh lùng.

Anne - Hathaway nhanh chóng tiến hành bản thân điều chỉnh,“Sẽ không ảnh hưởng đến công tác.” Nàng chần chờ một hồi, còn nói thêm,“Oscar chi dạ đêm đó ta thật lâm thời có chuyện.”

Matthew cũng không vạch trần, nói,“Không quan hệ.”

Nghe hắn nói như vậy, Anne - Hathaway chăm chú quan sát một chút, cảm giác Matthew tựa hồ thật không thèm để ý, lại thử nói,“Ngươi chuẩn bị kế hoạch quay một bộ phim kinh dị sao?”

“Ân.” Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta đã cùng đạo diễn James Wan đạt thành hiệp nghị, kết quả có người nửa đường thò tay muốn thưởng.”

Hắn có vẻ rất bình tĩnh,“Thưởng cũng không có dùng.”

Anne - Hathaway lên tiếng,“Ân.”

Thực ra đêm đó rời khỏi sau, nàng liền hối hận , đều kéo Matthew cánh tay tại Harvey - Weinstein trước mặt lộ diện ......

Cho nên mấy ngày này, nàng bởi vì đêm đó sự, rất ít lại cùng Matthew có lén trao đổi.

Matthew thực ra nhìn xem rất rõ ràng, có lẽ Anne - Hathaway chính mình cũng không có ý thức được, nàng cái loại này đầu tường thảo tính cách bao giờ cũng là không ngừng biến hóa.

Đổi thành cái loại này lập trường hơi chút kiên định điểm nữ nhân, hoặc là triệt để không quan tâm đến ngoại vật, hoặc là làm bộ như cái gì cũng không biết.

Trái lại Anne - Hathaway, bao giờ cũng là muốn từ trên một sự kiện đạt được lớn nhất chỗ tốt, kết quả lắc lư không chừng.

Như vậy cũng tốt, Oscar chi dạ gián đoạn một bước đến dạ dày kế hoạch có thể tiếp tục đi xuống.

Buổi sáng chụp hoàn hai trường đối thủ hí, thừa dịp giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, Matthew đi vào Anne - Hathaway phòng nghỉ trung.

Watanabe Ken nhìn Matthew phản thủ đóng cửa lại, đứng ở hành lang bên trong sửng sốt hội, không qua bao nhiêu thời gian, hắn liền ẩn ẩn nghe được Anne - Hathaway tiếng kinh hô, sau đó là hưng phấn rít the thé, phảng phất sắp khát chết sa mạc lữ khách gặp ốc đảo nguồn nước như vậy.

Trong tai nghe này mấy, hắn không khỏi nhớ tới Hollywood một ít nghe đồn, đặc biệt là từ nào đó nữ tinh trong miệng truyền lưu đi ra tin tức, Matthew - Horner trời sinh tiền vốn siêu cấp hùng hậu, không phải bình thường nhân có thể so sánh .

Nghĩ đến đây, Watanabe Ken không khỏi cúi đầu nhìn nhìn chính mình, thật dài thở dài một hơi, hướng tới hành lang chỗ cuối chính mình phòng nghỉ đi.

Hắn lấy cái gì cùng Matthew - Horner so a? Làm một đảo quốc nhân, trời sinh tiền vốn còn kém, lại không có Kato Hoàng Kim ngón tay, như thế nào cùng Matthew - Horner cướp nữ nhân?

Lại nói, vạn nhất đắc tội Matthew - Horner, về sau tại Hollywood chỉ sợ muốn trống rỗng xuất hiện rất nhiều không cần thiết phiền toái.

Buổi chiều quay chụp tiếp tục, kịch tổ rất nhiều người nhìn về phía Matthew ánh mắt đều có điểm quái, Matthew lại không phương diện này tự giác, chuyện như vậy tại kịch tổ cũng không phải lần đầu tiên , hơn nữa hắn tuyển là nghỉ ngơi thời gian, cũng không phải công tác thời điểm.

Ngay cả đạo diễn Christopher - Nolan cũng không có nói cái gì.

“Ngươi không quản sao?”

Thừa dịp trượng phu cùng Matthew - Horner cùng Anne - Hathaway nói xong hí, trở lại đạo diễn máy theo dõi phía sau tạm thời không nhàn, Emma - Thomas thấp giọng nói,“Như vậy ảnh hưởng thật không tốt.”

Christopher - Nolan nhìn nhìn Matthew - Horner cùng Anne - Hathaway, nói,“Như thế nào quản? Matthew - Horner là dạng người thế nào ngươi cũng không phải không có nghe nói qua?”

Emma - Thomas lắc đầu nói,“Hoa hoa công tử.”

“Hắn lại không ảnh hưởng đến bình thường công tác.” Christopher - Nolan vỗ nhẹ nhẹ dưới thê tử tay,“Bọn họ hai ngươi tình ta nguyện, ngươi coi như không thấy được hảo.”

“Chris.” Emma - Thomas không thích Matthew,“Ta vẫn đều tưởng không rõ, ngươi vì cái gì muốn mời hắn?”

“Ngươi biết .” Christopher - Nolan thấp giọng nói.

Emma - Thomas đầu tiên là lắc đầu, lại thở dài, đương nhiên biết trượng phu vì sao chọn Matthew - Horner.

Dark Knight khiến Christopher - Nolan đạt tới trên sự nghiệp chưa bao giờ có đỉnh phong, chẳng những box office đại bạo, hơn nữa từ bình luận điện ảnh quyển đến phổ thông người xem, đều đối với hắn cùng phim khen ngợi có gia.

Nhưng đỉnh phong sau thường thường sẽ hạ lạc,[ Inception ] thế tất để người lấy đến cùng Dark Knight so sánh, đặc biệt là thương nghiệp bên trên.

Đầu tư phương Warner Bros lớn nhất suy xét đương nhiên là thương nghiệp ích lợi.

Mời đến Matthew - Horner, có thể lớn nhất hạn độ tránh né thương nghiệp phương diện phiêu lưu.

Mặt khác, nàng còn biết Christopher - Nolan muốn đạt được lớn nhất trình độ siêu cấp đạo diễn quyền lực, Warner Bros có thể khiến hắn kiêm nhiệm đạo diễn cùng người sản xuất, mà không giống phía trước như vậy còn có người sản xuất làm chế hành, mời đến Matthew - Horner làm nam chính là mấu chốt.

Chỉ có [ Inception ] lại đạt được thương nghiệp bên trên cự đại thành công, bọn họ vợ chồng mới có thể tiếp tục đem đạo diễn kiêm đệ nhất người sản xuất hình thức tiếp tục đi xuống.

Như vậy, Nolan tài năng tận tình quay chụp hắn muốn quay chụp điện ảnh.

Này giới kinh doanh bên trong, ai đều có chính mình lợi ích, cũng sẽ vì chính mình lợi ích suy xét.

Matthew cũng không ngoại lệ, tiếp diễn này bộ phim trừ bởi vì nó là [ Inception ], cùng Christopher - Nolan xác định hợp tác quan hệ cũng là một phương diện suy xét.

Hai người hợp tác có lợi mà vô hại.

Quay chụp rất nhanh bắt đầu, Matthew tiếp tục cùng Anne - Hathaway quay chụp Cobb mộng cảnh bên trong cùng Meyer đối thủ hí.

“Meyer, ngươi ở trong này làm cái gì?”

Máy quay phim trước màn ảnh, Matthew đi đến trang phục lộng lẫy Anne - Hathaway bên cạnh, hỏi,“Ngươi lại muốn phá hư của ta hành động?”

Anne - Hathaway quay đầu, nhìn về phía hắn bên này, miệng rộng cười đến mân thành một đường,“Ta nghĩ đến ngươi sẽ tưởng ta.” Nàng khẽ nhướn lông mi,“Ngươi biết ngươi tưởng ta.”

Có lẽ là giữa trưa phát sinh sự quan hệ, nàng xem lên phong tình vạn chủng.

Matthew nhíu mày, thanh âm trầm thấp,“Ta không thể lại tin tưởng ngươi , lời này ngươi từng nói quá nhiều lần .”

Anne - Hathaway quay đầu nhìn về phía phía bên ngoài cửa sổ,“Ngươi nói từ nơi này nhảy xuống, sẽ chết sao?”

Matthew không có tiếp lời của nàng, chỉ chỉ trong phòng một cái ghế,“Mời ngồi đi.”

Loại sự tình này tựa hồ từng xảy ra không chỉ một lần , Anne - Hathaway trước cho mình đổ một ly hồng tửu, tinh tế phẩm vị một chút, lúc này mới lắc lư thân thể, không nhanh không chậm đi đến ghế dựa tiền ngồi xuống.

Nàng vừa làm tốt, Matthew từ bên cạnh tìm ra một bó dây thừng, đi đến Anne - Hathaway trước người, trước đem nàng chân cột vào trên ghế.

“Bọn nhỏ tưởng ta sao?” Anne - Hathaway đột nhiên hỏi.

Matthew một bàn tay dừng ở Anne - Hathaway mảnh khảnh trên bắp chân, như cũ là kia phó khổ đại cừu thâm biểu tình,“Nghĩ đến ngươi không thể tưởng tượng.”

Hai người nháy mắt trầm mặc, lẳng lặng nhìn nhau một giây.

Theo sau, Matthew nhanh chóng động tác lên, đem Anne - Hathaway rắn chắc trói ở trên ghế.

“Không cần lo lắng.” Hắn biên trói vừa nói,“Nơi này rất nhanh liền kết thúc.”

Anne - Hathaway một câu cũng không có nói, chỉ là nhìn Matthew buộc chặt.

Christopher - Nolan nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên đối với này màn diễn rất vừa lòng, đặc biệt là Anne - Hathaway, đem một cao cấp bình hoa phong tình vạn chủng thuyết minh đặc biệt hảo.

Có lẽ chụp Meyer vai diễn phía trước, đều khiến Matthew đi một chuyến nàng phòng nghỉ?

Trong sân vai diễn im lặng mà ngưng trọng, bên sân một góc vị trí, Watanabe Ken nhìn đã bị Matthew trói tại trên ghế Anne - Hathaway, bất mãn thẳng lắc đầu.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 724: Cừu Đại Khổ Thâm

Trường quay bên trong, Matthew trói hảo Anne - Hathaway, lại tìm ra một sợi dây thừng, cột vào trên chân ghế dựa, hướng tới cửa sổ bên kia đi, giống như muốn thông qua cửa sổ đến một lần dây thừng hạ xuống.

Hắn này vừa đi khai, nguyên bản có chút chống đỡ Anne - Hathaway tất cả đều bại lộ đi ra.

Watanabe Ken liền đứng ở Anne - Hathaway ngay mặt, đem Matthew buộc chặt Anne - Hathaway hình thức cùng thủ pháp nhìn xem rõ ràng thấu đáo.

“Rất đơn giản, quá thô bạo, rất không đi tâm !”

Nhìn dây thừng buộc chặt hạ Anne - Hathaway, Watanabe Ken lắc đầu,“Này mấy Mĩ quốc lão rất không chú trọng , này buộc chặt không có nửa điểm nghệ thuật hàm lượng !”

Ngẫm lại hắn quốc gia đồng hành, lại xem xem Matthew - Horner buộc chặt, hai người chênh lệch thật sự là quá xa , Matthew - Horner nhiều nhất chính là vườn trẻ trình độ.

Vốn nên có thể trở thành nghệ thuật màn ảnh, kết quả biến thành hiện tại này phúc loạn thất bát tao bộ dáng.

Đáng tiếc, hắn không phải đạo diễn, bằng không nhất định phải kêu đình quay chụp, khiến Matthew - Horner đi xem hoa cùng xà linh tinh tác phẩm.

Đạo diễn Christopher - Nolan lại đối màn ảnh rất vừa lòng, kêu đình quay chụp sau, trực tiếp tuyên bố này một điều màn ảnh thông qua, theo sau chuyển tới bên cạnh trên một mặt tường quay chụp.

Lần này đổi thành Matthew kịch một vai.

“Ta làm cuối cùng một lần kiểm tra !”

Kịch tổ kỹ năng đặc biệt chỉ đạo đứng ở Matthew bên cạnh, tự mình kiểm tra Matthew trên người an toàn công trình,“Cần hai phút.”

Matthew đứng ở trên giàn giáo cũng không nói chuyện, lại khiến kỹ năng đặc biệt chỉ đạo kiểm tra dây an toàn cùng móc treo, tiếp xuyên lên tây trang áo khoác, tiếp nhận mặt khác một sợi dây thừng, dựa theo tập luyện như vậy, hai tay kéo dây thừng, bàn chân đạp trụ lực ma sát rất mạnh đặc thù vách tường, chậm rãi xuống phía dưới bò đi.

Bò đến một cửa sổ phụ cận, hắn bối thân đối Christopher - Nolan nhếch lên một căn ngón cái, Christopher - Nolan lập tức tuyên bố quay chụp bắt đầu.

Matthew bàn tay lực lượng thật lớn, trên tay đều là thường niên rèn luyện mài ra thô ráp vết chai, như vậy dây thừng hạ xuống với hắn mà nói căn bản không tính chuyện khó, sớm nhất quay chụp Black Hawk Down khi luyện tập qua càng khó dây thừng hạ xuống, năm trước vi [ G.I. Joe: Rise of Cobra ] làm chuẩn bị trong lúc, còn có qua tương quan huấn luyện.

Một cảnh này, bởi cần bên cạnh đặc tả màn ảnh, hắn tất yếu tự mình lên sân quay chụp.

Matthew tiếp tục chậm rãi xuống phía dưới, đi đến ước định hảo vị trí, trước tiên làm tốt chuẩn bị.

Kế tiếp, mới là cảnh này khó nhất địa phương.

Nguyên bản căng thẳng dây thừng đột nhiên buông ra, phảng phất dây thừng một chỗ khác ghế dựa, bỗng nhiên không có phân lượng như vậy.

Matthew cấp tốc rơi xuống, rơi xuống đi đại khái ba bốn mét, dây thừng lại căng thẳng, hắn lực cánh tay cũng đủ lớn, lại có an toàn dây cáp làm phụ trợ, hai chân dùng lực trên mặt tường trừng, mượn dùng bắn ngược tới được lực đạo, ổn định không ngừng đảo quanh thân thể.

Sau đó, hắn sắc mặt buộc chặt, hướng lên trên nhìn nhìn.

Phía trên đương nhiên là một đài máy quay phim màn ảnh, nhưng Matthew phảng phất chỉ nhìn thấy vô tận hắc ám như vậy, sắc mặt nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, hai tay trảo dây thừng, hai chân đạp trụ mặt tường, do dây thừng hạ xuống biến thành hướng lên trên bò leo, vẫn bò đến nhất phiến thủy tinh cửa sổ phía trước, lúc này mới ngừng lại.

Có dây an toàn treo, hắn trên thực tế không hao phí quá nhiều khí lực.

Matthew trèo lên cửa sổ, cắt ra thủy tinh, chui vào cửa sổ bên trong.

Đạo diễn Christopher - Nolan kêu đình thanh âm truyền tới, hắn cởi bỏ dây an toàn liên hệ, khom lưng xuyên qua cửa sổ mặt sau thông đạo, giàn giáo liền chờ ở trong này.

Chờ hắn lên giàn giáo, lập tức có người lại đây hỗ trợ cởi tây trang áo khoác, lại giải khai giấu ở dưới áo khoác móc treo.

Matthew hoạt động một chút cánh tay, cánh tay bao nhiêu có điểm phát toan, cưỡi giàn giáo hạ đến mặt đất, kịch tổ ngắn ngủi tiến vào nghỉ ngơi giai đoạn, Christopher - Nolan đi tới, ngồi ở Matthew bên cạnh trên ghế, thừa dịp lúc này thời gian cùng Matthew giải thích kế tiếp trọng điểm.

“Ngươi hôm nay trạng thái rất tốt, phi thường tốt.”

Rất rõ ràng, Christopher - Nolan đối Matthew biểu diễn rất vừa lòng,“Ngươi tận khả năng đem hảo trạng thái kéo dài đi xuống.”

Một danh cùng trang sư đang tại vi Matthew bổ trang, Matthew nói chuyện không phương diện, đành phải đôi chút gật đầu.

Christopher - Nolan tiếp tục nói,“Bất quá, có một điểm, ngươi còn muốn tăng mạnh.”

Cùng trang sư lúc này hoàn thành bổ trang, Matthew quay đầu nhìn về phía Christopher - Nolan bên kia, hảo kỳ hỏi,“Phương diện nào?”

Thẳng thắn giảng, quay chụp tiến hành có một đoạn thời gian , hắn vẫn cảm giác chính mình biểu hiện không sai.

Đây không phải bản thân cảm giác lương hảo, cũng là kịch tổ nội bao gồm Christopher - Nolan bản nhân ở bên trong rất nhiều người cộng đồng quan điểm.

Tuy rằng hắn kỹ xảo biểu diễn không đạt được học viện phái sở tôn sùng kỹ xảo biểu diễn xuất chúng trình độ, nhưng vào nghề mười năm lại thêm biểu diễn quá nhiều bộ đại chế tác nhân vật chính, khiến hắn có tương đương phong phú kinh nghiệm cùng thâm hậu nội tình tích lũy.

Dom Cobb nhân vật này cũng không có dự tính như vậy khó.

Matthew phi thường rõ ràng, đây là một bộ lại một bộ điện ảnh quay chụp mang đến kết quả, hơn nữa thông qua trường quay thực địa quay chụp cùng trước màn ảnh biểu diễn, hắn tạm thời cảm giác Dom Cobb nhân vật muốn so với Robert - Neville đơn giản một điểm.

Tận thế thế giới trung kịch một vai, so khổ đại cừu thâm Dom Cobb khó hơn.

“Chỉnh bộ phim thiết lập đều rất hoang đường.” Christopher - Nolan hướng đến không che giấu điểm này, nói,“Nhưng phim phong cách lấy tả thực làm chủ, sở hữu của ngươi vai diễn, đặc biệt là của ngươi biểu diễn, đều phải phù hợp chủ nghĩa hiện thực yêu cầu.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta minh bạch.”

Christopher - Nolan mà nói lại tại tiếp tục,“Không chỉ là chúng ta thoạt nhìn có đủ hiện thực phong cách, càng muốn khiến người xem cảm giác này mấy mộng chính là hiện thực.” Hắn biên khoa tay múa chân vừa nói,“Phim cảnh tượng thiết kế phi thường hoang đường, muốn khiến người xem thể nghiệm đến mộng cảnh chân thật, diễn viên biểu diễn, đặc biệt là ngươi này nam chính biểu diễn phi thường mấu chốt.”

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Cũng chính là khiến người xem thông qua nhân vật, nhận định mộng cảnh đều là chân thực tồn tại .”

“Nói như vậy cũng không sai.” Christopher - Nolan còn nói thêm,“Xét đến cùng, chúng ta đang nằm mơ thời điểm, cảm giác mộng là chân thật .”

Matthew cảm giác sau một câu có điểm quen tai, bỗng nhiên nghĩ tới, này chẳng phải chính là trong kịch bản lời kịch sao?

Christopher - Nolan nhìn nhìn thời gian, đứng lên nói,“Ngươi làm đã rất tốt , so với ta dự tính tốt hơn rất nhiều, nhưng ngươi có thể làm đến càng tốt ! ngươi muốn đem biểu diễn trung sở hữu thổi phồng gì đó thu hồi đến, khiến nhân vật này biến thành một có đủ chân thật cảm tình nhân.”

Hắn lại cường điệu nói,“Dom Cobb không phải một nhân vật, mà là chân thật tồn tại ở trường quay một người.”

Matthew không lại nói, lại trịnh trọng gật gật đầu.

Christopher - Nolan theo sau rời đi, đi đạo diễn máy theo dõi bên kia.

Ngồi ở chỗ này, Matthew chăm chú suy xét Christopher - Nolan mà nói, như thế nào mới có thể khiến hắn biểu diễn càng hiện thực?

Có lẽ lúc này làm khó người khác, nhưng hắn đầy đủ nghiên cứu qua Christopher - Nolan từ [ Batman: Khai chiến thời khắc ] tới nay chuyển chiến chủ lưu thương nghiệp giới điện ảnh quay chụp phim, mặc kệ là The Prestige, vẫn là hai bộ hoàn toàn mới Batman điện ảnh, không thể nghi ngờ đều có đủ không giống bình thường chủ nghĩa hiện thực sắc thái.

Ai cũng không thể phủ nhận, Dark Knight truyện tranh khoa học viễn tưởng sắc thái đã phi thường nhạt.

Này mấy điển hình Christopher - Nolan thức chủ nghĩa tả thực thương nghiệp phim, này chủ yếu diễn viên biểu diễn phong cách là cái gì?

Matthew có chính mình tâm đắc -- Cừu đại khổ thâm !

Cho nên, hắn chuẩn bị mặt sau biểu diễn trung, cảm tình cùng thần thái phương diện tiếp tục hướng tới Cừu đại khổ thâm phương hướng cường hóa.

Phương diện này, không chỉ có cần hắn tại biểu diễn phương diện cố gắng, cũng cần kịch tổ kỹ thuật bộ môn, đặc biệt là hoá trang cùng nhiếp ảnh bộ môn phối hợp.

Theo sau quay chụp trung, Matthew hướng Christopher - Nolan đưa ra xem xem quay chụp hoàn tất màn ảnh thỉnh cầu.

Dưới tình huống bình thường, Hollywood đạo diễn rất ít khiến diễn viên quan khán quay chụp thông qua màn ảnh, này có thể hữu hiệu giảm bớt đạo diễn cùng chủ yếu diễn viên tranh cãi.

Tỷ như đạo diễn vỗ một điều hắn rất vừa lòng màn ảnh, kết quả diễn viên chính cho rằng không đủ soái......

Tuyệt đại đa số dưới tình huống, bài mặt không đủ đại diễn viên là khó có thể chống lại đạo diễn .

Bất quá, Christopher - Nolan không phải bình thường đạo diễn, Matthew cũng không lại là bình thường diễn viên, thỉnh cầu này rất nhanh biến thành hiện thực.

Đương nhiên, Matthew chỉ là xem, cơ bản không phát biểu ý kiến.

Tả thực điểm này đối nhiếp ảnh, đối với này bộ phim phương diện đều thập phần trọng yếu, Nolan không muốn khiến mộng cảnh đoạn thể hiện ra vẽ rắn thêm chân siêu việt hiện thực cảm giác, muốn cho mộng cảnh màn ảnh cùng chân thật thế giới như vậy bền chắc.

Đặt ở này bộ phim trung, có đôi khi nhân vật không biết bọn họ nhìn thấy là mộng, cho nên chân thật cùng mộng ở giữa thị giác hàm tiếp tất yếu là không dấu vết , trừ phi nào đó đặc biệt điểm, Christopher - Nolan muốn cho người xem biết này ở giữa phân biệt, đa số dưới tình huống phim bên trong hiện thực cảm là đến từ hoàn cảnh, mà không phải nhiếp ảnh kỹ xảo.

Dựa theo Christopher - Nolan đối với hắn thuyết pháp, thông qua bảo trì một loại tả thực cảm, tại cần thời điểm, có thể sáng tạo một loại kỳ dị hoặc bất an vi diệu cảm giác, không cần muốn đem người xem mang ra cố sự.

Còn có, Christopher - Nolan bao giờ cũng là tận lực bảo trì không để quay chụp hình ảnh có vẻ quá mức phức tạp.

Này cố sự kết cấu nhìn qua tương đương phiền phức, nhưng theo quay chụp, Matthew có thể nhìn ra được đến, Christopher - Nolan cũng không thích kết cấu phức tạp màn ảnh.

Tựa hồ hắn bí quyết chính là tận khả năng đơn giản hơn nữa mau công tác.

Hôm nay buổi chiều còn có một màn diễn, kịch tổ chuyển trường đến số 11 nơi sân quay chụp, Matthew đóng vai Dom Cobb về phía sau lui, ngã xuống tiến vào một chứa đầy nước bồn tắm lớn, hắn mộng bị bừng tỉnh......

Matthew ngã vào bồn tắm bên trong, toàn thân trên dưới đều ướt sũng , may mà quay chụp một lần liền qua, không cần lại đến lần thứ hai.

Hắn hôm nay vai diễn kết thúc, đi hoá trang gian tẩy trang đổi hoàn quần áo, trở về tiếp tục xem kịch tổ quay chụp.

Tuy rằng đời này không có khả năng làm đạo diễn, nhưng hắn có tâm làm có thể kiếm đại tiền kim bài người sản xuất, đối với trường quay hết thảy đều xem chăm chú.

Nhìn Anne - Hathaway quay chụp Meyer vai diễn, Matthew bỗng nhiên nhớ lại từng quan khán [ Inception ] internet đạo bản sau một thiên phân tích.

Nội dung cụ thể sớm liền quên, chỉ mơ hồ nhớ rõ người nọ nói cả bộ điện ảnh đều là mộng, một Cobb tại về nhà trên đường làm một phấn khích mộng, cái gọi là hắn thê tử cố sự, hắn tội danh, đạo mộng sư, toàn bộ là thứ trong mộng, cùng hiện thực không quan hệ.

Liền tại Matthew miên man suy nghĩ thời điểm, một công tác nhân viên đi tới.

“Horner tiên sinh.” Công tác nhân viên trên mặt biểu tình tương đương quái dị,“Một tự xưng ngươi bạn gái nhân lại đây tham ban......”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 725: CầN Ra Thôn

“Bạn gái?”

Nghe được công tác nhân viên mà nói, Matthew so với hắn còn giật mình,“Cái gì bạn gái?”

Bạn gái chạy tới kịch tổ tham ban? Hắn nơi nào có bạn gái ?

Matthew một bên hướng tới studio cửa đi, một bên đang tự hỏi vấn đề này, cho đến ngày nay, có thể sử dụng được với bạn gái cũng liền hai người.

Một là Britney, bất quá hai người sớm liền chia tay , chia tay sau tuy rằng ngẫu nhiên có liên hệ, nhưng không có khả năng một lần nữa đi đến cùng nhau.

Một cái khác là Charlize - Theron, hai người bởi vì tuyên truyền sách lược quan hệ đính qua hôn......

“Chẳng lẽ là Sally?”

Hắn trong đầu trước nhảy ra ý tưởng này, tiếp liền phủ định quyết , Charlize - Theron sớm liền cùng hắn giải thích , hai người chỉ làm bằng hữu, hơn nữa từ sau đó, lại cũng không có từng xảy ra đặc thù quan hệ.

Từ dựng trường quay thông đạo gian chuyển đi ra, Matthew nhìn về phía trước cách đó không xa, một tóc vàng nữ nhân tại phó đạo diễn Michelle - Bernardo cùng đi dưới, đang đứng ở nơi đó.

Nữ nhân này không phải Charlize - Theron đại khung xương, cao gầy mà lại tinh tế, bạch kim sắc mì tôm đầu thêm hồng nhạt quần áo, khiến nàng xem đi lên rất giống Barbie.

Matthew đương nhiên nhận ra này là ai -- Taylor - Swift !

Tại Taylor - Swift phía sau, còn có một rất tráng trẻ tuổi nữ nhân, trong tay mang theo hai túi xách tay, tựa hồ là nàng trợ lý.

Nhìn thấy Matthew lại đây, Michelle - Bernardo nhanh chóng lại đây nói một câu, sau đó nhanh chóng rời đi, trên đường còn không đình quay đầu, trong ánh mắt tràn ngập hảo kỳ.

Chung quy, kịch tổ đã truyền khắp , Matthew giữa trưa vừa mới tiến qua Anne - Hathaway phòng nghỉ, hiện tại có bạn gái tìm lên cửa đến, ngẫm lại đều cảm giác phấn khích a......

“Hải, Matthew.”

Taylor - Swift lúc này vọt lại đây, thò tay ôm lấy Matthew một căn cánh tay, cười hì hì nói,“Ta không quấy rầy ngươi công tác đi?”

Matthew nhìn nhìn nàng, hỏi,“Ngươi chừng nào thì thành ta bạn gái ?”

Taylor - Swift rất chăm chú nói,“Ngày đó chúng ta chẳng phải chính là nói hảo sao? Ta muốn theo đuổi ngươi.” Nàng ôm lấy Matthew cánh tay siết chặt,“Ngươi không chạy thoát được, sớm muộn đều là của ta bạn trai.”

Tựa hồ nhìn ra Matthew không quá cao hứng, nàng vội vàng chuyển đề tài,“Ngươi tan tầm sao?”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Hôm nay của ta vai diễn chụp xong.”

Taylor - Swift lôi kéo hắn cánh tay,“Chúng ta đây đi thôi.”

Matthew cùng nàng cùng nhau triều studio bên ngoài đi, vừa đi vừa trịnh trọng nói,“Đừng lại đối nhân nói ta là ngươi bạn trai.”

“Ta biết.” Taylor - Swift tựa hồ tại lo lắng hắn sinh khí,“Ta sẽ không theo người khác nói.”

Hai người đi đến Warner xưởng sản xuất cửa, Taylor - Swift lên Matthew xe, đối cùng trợ lý nói,“Đem đồ cho ta, ngươi đi về trước đi, người đại diện tìm ta ngươi liền nói ta vội vàng đâu, ngày mai sẽ liên hệ nàng.”

Tên kia trợ lý không có nói nhiều, lên một chiếc bảo mẫu xe, trước ly khai Warner xưởng sản xuất.

Matthew đẳng Taylor - Swift mang theo tay cầm túi lên xe, hỏi,“Đi nơi nào?”

Taylor - Swift thoải mái nói,“Đi nhà ngươi.” Nàng từ tay cầm trong túi phân biệt cầm ra một đóng gói tinh xảo loại nhỏ hộp thực phẩm, hỏi,“Đói bụng sao? Có muốn ăn hay không điểm điểm tâm?”

Này một hệ liệt động tác khiến Matthew có điểm choáng, hỏi,“Ta như thế nào cảm giác không đúng chỗ nào?”

Taylor - Swift dỡ ra một cái hộp, lộ ra bên trong Mousse bánh ngọt, đưa tới trước mặt hắn,“Nếm thử đi.”

Matthew tiếp nhận bánh ngọt, mang theo hoài nghi hỏi,“Ngươi sẽ không cho ta kê đơn đi?”

“Uy, ngươi nghĩ gì đâu?” Taylor - Swift bất mãn nói thầm,“Đây là ta tự tay làm hảo hay không hảo.”

“Thật?” Matthew cẩn thận dè chừng cắn một ngụm, gật gật đầu,“Cũng không tệ lắm.”

Taylor - Swift trừng lớn ánh mắt, hỏi,“Liền không sai?”

Matthew lại cắn một ngụm, cẩn thận phẩm vị một phen,“Có điểm rất ngọt .”

“Úc......” Taylor - Swift gật gật đầu,“Ta biết, ta lần sau làm thời điểm sẽ chú ý.”

Nghe nói như thế, Matthew có chút ngoài ý muốn, chỉ chỉ trong tay Mousse bánh ngọt,“Thật là ngươi làm ?”

Taylor - Swift trên mặt lại lộ ra ủy khuất,“Ngươi không tin ta?” Nàng rầm rì hai tiếng, còn nói thêm,“Đây là ta chuyên môn vì ngươi làm , từ giữa trưa vẫn bận rộn đến hiện tại.”

“Là ta không đối.” Matthew đem còn thừa bánh ngọt nhét vào trong miệng, trực tiếp ăn luôn, sau đó nói,“Cám ơn.”

Taylor - Swift vui vẻ nở nụ cười,“Ngươi thích, ta có thời gian liền làm cho ngươi ăn.”

Matthew trong lúc nhất thời không có nói tiếp, xe chạy ra Burbank, tại đi thông Los Angeles trên con đường tất phải đi qua, có một khối biển quảng cáo giống như Hollywood sơn dấu hiệu như vậy dễ khiến người khác chú ý, mặt trên hắn cùng Paul - Walker ôm ngực mà đứng hình ảnh dị thường bắt mắt, mặc kệ là người đi đường vẫn là chiếc xe, đều có thể nhìn xem rõ ràng thấu đáo.

Đây là [ Fast and Furious 4] bức áp phích khổng lồ quảng cáo.

Hiện tại đã đến ba tháng trung tuần, cự ly này bộ phim phát hành càng ngày càng gần, Skydance ảnh nghiệp cùng Disney ảnh nghiệp tuyên truyền cường độ cũng tại tăng lớn.

Taylor - Swift cũng chú ý tới quảng cáo, nói,“Đến lúc đó ta kêu gọi của ta fan nhạc nhìn.”

Matthew cười cười, vỗ nhẹ nhẹ dưới Taylor - Swift tay, hỏi,“Có cái gì cần ta hỗ trợ địa phương?“

Lời này ý tứ rất minh xác, hắn tiếp nhận Taylor - Swift hảo ý, nhưng không tưởng khiếm Taylor - Swift nhân tình, muốn tưởng biện pháp hoàn trở về.

Taylor - Swift là tương đương thông minh nữ hài, đương nhiên nghe hiểu được lời này sau lưng ý tứ, chỉ chỉ tay cầm túi,“Ngươi đem ta làm bánh ngọt đều ăn sạch.”

Matthew lấy qua nàng trong tay một hộp khác, dỡ ra sau phát hiện là một khối nhỏ bọt biển bánh ngọt, cùng phía trước kia khối như vậy, đối với hắn đến nói có chút quá ngọt .

“Thích không?” Taylor - Swift chớp động ánh mắt, nhìn Matthew ăn luôn bánh ngọt,“Ta lần sau lại cho ngươi làm.”

“Ngươi thời gian rất nhiều sao?” Matthew cố ý hỏi.

Taylor - Swift lắc đầu,“Không nhiều, bề bộn nhiều việc. Nhưng lại bận rộn ta muốn rút thời gian cùng ngươi a.” Nàng bắt lấy Matthew cánh tay,“Hôm nay ta chuyên môn từ chối một hoạt động, là vì cùng ngươi.”

Nghe nói như thế, Matthew có loại không quá diệu cảm giác, thử hỏi,“Taylor, ngươi sẽ không đến thật đi?”

Taylor - Swift trừng lớn ánh mắt nhìn hắn,“Ta đối đãi cảm tình phi thường nghiêm túc !”

Matthew cảm giác có một số việc vẫn là trước đó nói rõ cho thỏa đáng, nghĩ nghĩ, chậm rãi nói,“Ta tạm thời không có giao bạn gái tính toán, khả năng thời gian rất lâu cũng sẽ không có.”

“Không quan hệ, ta có là có thể.” Taylor - Swift chẳng hề để ý,“Hiện tại là ta theo đuổi ngươi, cũng không phải ngươi truy ta.”

Nàng phi thường phóng được ra,“Ngươi không cần có tâm lý gánh nặng, cùng ngày đó giống nhau, nên như thế nào ở chung liền như thế nào ở chung, ta cũng không phải không có thu hoạch, ngươi có thể cho ta sáng tác linh cảm !”

Matthew không lời nào để nói, giống hắn loại này nhân, có nữ hài chủ động đưa lên cửa đến, làm sao có khả năng cự tuyệt?

Lại nói, cự tuyệt cũng quá không tôn trọng Taylor - Swift đi? Nói không chừng còn sẽ bị thương lòng của nàng, khiến nàng về sau lại cũng tìm không thấy sáng tác linh cảm.

Lấy hắn tiêu chuẩn đến cân nhắc, này coi như là bình đẳng giao dịch.

Trở lại Horner trang viên, ngay cả cơm chiều đều không có ăn, Matthew liền kéo Taylor - Swift đi tầng hai chủ phòng ngủ, một lần này Taylor - Swift như cũ linh cảm bùng nổ, cứ việc không có nửa giờ viết ra một bài ca đến, lại cũng đem hoàn thành phía trước viết ra mấy cái đoạn ngắn một bài ca.

Matthew coi như là nhìn ra, Taylor - Swift xác thật đem hắn trở thành linh cảm nguồn suối.

Có vẻ còn không phải bình thường dùng tốt.

Một ngón giọng không tính rất xuất sắc sáng tác hình ca sĩ, sáng tác linh cảm quá trọng yếu .

Nếu hắn là một sáng tác hình nam ca sĩ, có nữ nhân có thể khiến hắn linh cảm bùng nổ mà nói, cũng sẽ làm ra cùng loại Taylor - Swift như vậy lựa chọn đi?

“Ta album mới ca đã có tứ thủ.” Taylor - Swift ngồi ở phòng ngủ thủy tinh cửa sổ phía trước, nhìn xa xa đèn đuốc sáng trưng Los Angeles, nói,“Đáng tiếc, ta sáng mai muốn đi.”

Nàng nắm chặt Matthew tay,“Nếu có thể với ngươi ở cùng một chỗ mấy tháng, ta liền có thể chuẩn bị tốt album sở hữu ca khúc.”

Matthew cười cười,“Ngươi thực không sai, đổi mới ta đối sáng tác hình ca sĩ nhận tri.”

“Ngươi có cái gì nhận tri? Trời sinh không có âm nhạc tế bào, như thế nào dạy cũng dạy không được gia hỏa.” Taylor - Swift nói thầm một câu, còn nói thêm,“Ta cảm giác, nếu chúng ta có thể ở cùng nhau, ta nhất định có thể trở thành một danh cao nhất ca sĩ.”

“Giống Shania - Twain như vậy?” Matthew hỏi.

Tuy rằng đối giới âm nhạc không quá lý giải, nhưng cũng biết gần nhất một vị nông thôn thiên hậu danh tự.

“Không chỉ là như thế này.” Taylor - Swift nhìn như rất tùy ý nói một câu.

Matthew lại không trở thành vui đùa nói, ở chung trong khoảng thời gian này, có thể nhìn ra được này nữ hài tâm rất đại, từ trên trình độ rất lớn đến nói, tính cách cùng diễn xuất cùng hắn ít nhiều có chút cùng loại.

Tỷ như sở tác sở vi thực ra đều đang vì nàng sự nghiệp phục vụ.

Liền lấy truy hắn chuyện này đến nói đi, muốn nói Taylor - Swift đối với hắn nhất kiến chung tình, phỏng chừng liên Anne - Hathaway cái loại này đầu tường thảo đều sẽ không tin tưởng.

Taylor - Swift nói muốn theo đuổi hắn, là tại hắn thành công khiến nàng bùng nổ linh cảm, lấy phía trước không có tốc độ, nửa giờ liền sáng tác ra một bài ca khúc sau.

Linh cảm bùng nổ còn không phải một lần, mà là hai lần.

Nói đến cùng, có hắn làm bạn trai mà nói, Taylor - Swift có thể đạt được đồ quá nhiều , sự nghiệp hướng phía trước một bước dễ dàng.

Đến hiện tại, Matthew vừa không tự tin bạo bằng, cũng không tự coi nhẹ mình, bất cứ một giới văn nghệ nữ nhân, có thể cùng hắn chính thức kết giao một đoạn thời gian, đối với diễn nghệ sự nghiệp chỗ tốt hiện rõ ràng.

“Ta đối giới âm nhạc không quá lý giải.” Matthew không lại tưởng này mấy, dù sao sẽ không theo Taylor - Swift trở thành nam nữ bằng hữu, mọi người theo như nhu cầu liền là. Hắn chậm rãi nói,“Taylor, tưởng siêu việt Shania - Twain không dễ dàng, chỉ sợ ngươi muốn chuyển biến phong cách đi?”

Chung quy tại Hollywood đợi nhiều năm như vậy, một ít đại khái gì đó hắn vẫn là biết đến, lập tức nhắc nhở nói,“Ngươi về sau cần ra thôn a.”

“Ách......” Taylor - Swift hiển nhiên không có nghe hiểu lời này ý tứ.

Matthew còn nói thêm,“Đi ra nông thôn hạn chế.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 726: Tìm Một Tử Địch

“Taylor, mục tiêu của ngươi là Madonna đi?” Matthew nhìn thấy Taylor - Swift cam chịu, nói,“Kia chuyển tới trên nhạc pop tài năng thực hiện đi?”

Taylor - Swift nhẹ nhàng gật đầu,“Đúng vậy.” Nàng bỗng nhiên tới gần Matthew một ít, đến gần hắn bên tai, nhẹ giọng nói thầm,“Với ngươi nói ta luôn luôn không đối nhân nhắc tới bí mật, ta tính toán lại phát một đến hai album sau, liền chuyển tới lưu hành phong cách bên trên, hơn nữa lại phát album, cũng sẽ thích hợp gia nhập lưu hành nguyên tố.”

Matthew nghe minh bạch , Taylor - Swift sớm đã có ra thôn tính toán.

Nghiêm khắc nói lên, nàng cũng là niên thiếu thành danh điển hình , đại bộ phận niên thiếu thành danh ngôi sao, thường thường sẽ bị danh lợi mê choáng đầu, bất quá Taylor - Swift thoạt nhìn tương đương thanh tỉnh.

Tưởng trở thành chân chính cao nhất thiên hậu, mà không phải cái gọi là Latin thiên hậu hoặc là hắc nhân thiên hậu linh tinh , nhạc pop là tất yếu lựa chọn.

Đối với nhạc pop lý giải, Matthew khẳng định không bằng Taylor - Swift, rất nhanh liền chuyển đề tài, hỏi,“Ngươi ngày mai muốn xuất phát? Đi nơi nào?”

“New York có mấy trường trọng yếu phi thường diễn xuất.” Taylor - Swift một ngón tay nhẹ nhàng quấn quanh mì tôm trên đầu tóc vàng,“Sau đó còn có một ít tuyên truyền thông cáo, ta hiện tại có đan khúc đang tại đánh bảng, rất cần độ sáng tỏ.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ca sĩ so diễn viên bận rộn nhiều.”

Taylor - Swift lại nói tiếp nói,“Ngươi yên tâm, ta sẽ rút ra thời gian đến bồi ngươi.”

“Đừng.” Matthew vội vàng khoát tay,“Công tác càng trọng yếu.”

“Đúng.” Taylor - Swift không ở trên đề tài này dây dưa, nàng không có khả năng khiến chính mình linh cảm nguồn suối chạy giọng, lúc này ngược lại hỏi,“Của ta người đại diện nói ngươi là làm cá nhân tuyên truyền cao thủ, có hay không ta có thể sử dụng biện pháp truyền thụ một chút?”

Thực ra lần trước bị cẩu tử chụp đến cùng Matthew cùng đêm đẹp ảnh chụp sáng tỏ sau, nàng liền bày mưu đặt kế rất nhiều, một chút tăng vọt đến internet bảng tìm kiếm hot nhất trong, nhưng phương diện này tin tức về sau sẽ trở thành vẻ bình thường, truyền thông phóng viên cũng sẽ dần dần thích ứng, nàng cần mặt khác bạo điểm.

Đặc biệt là ca sĩ kiếp sống trung lần đầu tiên thế giới lưu động liveshow sắp tới.

Nếu có thể mời đến Matthew làm liveshow khách quý, phỏng chừng toàn thế giới đều phải điên cuồng đi?

Đáng tiếc, gã này ca hát rất rác rưởi, lạn đến bất trị.

Matthew tự hỏi một hồi, nghĩ đến ngày hôm qua Taylor - Swift hứa hẹn, chậm rãi nói,“Nhiều quan tâm một chút phụ nữ cùng nhi đồng.” Taylor - Swift là thông minh nữ hài, có vài lời không cần nói được rất lộ liễu,“Còn có của ngươi fan, phỏng chừng trong đó khả năng sẽ có nhu cầu cấp bách muốn giúp nhân.”

Taylor - Swift ứng một chút, tỏ vẻ chính mình minh bạch Matthew ý tứ.

“Này mấy đều phải chú ý nắm chắc hảo độ, ngươi có chuyên nghiệp tuyên truyền đoàn đội đi?” Matthew nhìn thấy Taylor - Swift gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới từng xem qua đường viền hoa tin tức, còn nói thêm,“Tìm vài năm linh với ngươi xấp xỉ, tự hạn chế tính rất mạnh nữ ngôi sao hoặc là nữ model làm bằng hữu, lộng khuê mật đoàn, không có việc gì liền nhiều ra đi chuyển chuyển, còn có thể khiến các nàng tập thể giúp ngươi trạm đài.”

Nghe đến những lời này, Taylor - Swift mắt sáng rực lên,“Đây là một ý kiến hay a.” Nàng không tự giác đứng lên, qua lại đi hai vòng, nói,“Ta trở về tìm người đại diện chọn lựa thích hợp nhân tuyển.”

“Đừng tìm kia vài thanh danh kém .” Matthew nhắc nhở nói,“Bằng không chính là phản đối hiệu ứng .”

Taylor - Swift cười nói,“Ta biết.”

Matthew nhìn đứng ở nàng trước mặt Taylor - Swift, một ý niệm không thể áp chế xông ra: Nếu Taylor - Swift thật tổ kiến một khuê mật đoàn, hắn lại cùng Taylor - Swift duy trì loại này kích phát linh cảm độc đáo quan hệ, tương lai......

Một đống giống Taylor - Swift bàn đại chân dài mỹ thiếu nữ a......

“Ngươi nghĩ gì đâu?” Taylor - Swift lúc này bất mãn nói,“Theo ta nói chuyện còn thất thần.”

Nàng thò tay đem Matthew kéo lên, Matthew đứng ở nàng bên cạnh, đương nhiên sẽ không nói vừa rồi nghĩ tới cái gì, thuận miệng nói,“Đang vì ngươi tưởng tuyên truyền hảo biện pháp a.”

Taylor - Swift hảo kỳ hỏi,“Nghĩ tới sao?”

Matthew chăm chú gật đầu nói,“Nghĩ tới.” Hắn vẫn là có chút nhanh trí ,“Trừ khuê mật đoàn, còn có một rất không sai biện pháp.”

Taylor - Swift nghiêng đầu nhìn hắn, giống như là tại chờ đợi mật đường tiểu cô nương như vậy.

“Khiến ngươi trù tính đoàn đội vì ngươi chọn lựa một đối thủ.” Matthew kinh lịch qua hệ thống mạng quần ma loạn vũ thời đại,“Tốt nhất thực lực với ngươi không sai biệt lắm, tương lai còn có bay lên không gian.”

“Làm như thế nào?” Taylor - Swift không quá minh bạch.

Matthew cũng chỉ có thể nói đại khái,“Tại hệ thống mạng, đặc biệt là mạng xã hội nhóm, các ngươi cho nhau công kích, nhưng không cần quá khó coi rất dễ khiến người khác chú ý, có thể để người xem minh bạch nói là ai liền đủ, sau đó có thể hâm nóng thành tử địch......”

Taylor - Swift lông mi hất cao,“Như vậy cũng được sao?”

“Chỉ là đề nghị.” Matthew nhún vai,“Cụ thể thế nào, ngươi vẫn là trưng cầu của ngươi trù tính đoàn đội cùng tuyên truyền đoàn đội ý kiến.”

Taylor - Swift nghĩ nghĩ, nói,“Ngươi nói khẳng định đều là ý kiến hay, ta ngày mai liền cùng người đại diện thương lượng một chút.”

Hai người lại hàn huyên một hồi phương diện này đề tài, xuống lầu ăn ăn khuya, trở về sau tiếp tục kích phát linh cảm, Taylor - Swift album mới còn thiếu rất nhiều ca khúc đâu.

Ngày hôm sau, Taylor - Swift từ sớm liền ly khai Horner trang viên, khiến Matthew phái xe đem nàng đưa đi Los Angeles quốc tế sân bay, hội hợp người đại diện trực tiếp bay đi New York.

Matthew đi đến Warner xưởng sản xuất tiếp tục [ Inception ] quay chụp, quay chụp trung dựa theo Christopher - Nolan yêu cầu, lại hướng cừu đại khổ thâm trên lộ tuyến dựa vào.

So với qua lại biểu diễn nhân vật, Dom Cobb màn ảnh trung cơ bản không có dương quang một mặt.

Christopher - Nolan đối với hắn biểu diễn cũng rất vừa lòng.

Thực ra Matthew đối với tự thân kỹ xảo biểu diễn cũng dần dần có rõ ràng nhận thức, trải qua nhiều năm tôi luyện sau, nói là trung đẳng hơi chút thiên thượng một điểm tiêu chuẩn tuyệt đối không thành vấn đề.

Tối thiểu, hắn cho rằng chính mình cũng không so Tom - Cruise hoặc là Brad - Pitt sai.

Hiện hôm nay, phần đông giải trí truyền thông thường xuyên đem Matthew, Johnny - Depp cùng Leonardo - DiCaprio ba người lấy ra so sánh, ba người có được tính chung, đều là Hollywood cao nhất cự tinh, nhưng cũng đều không thụ điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học viện thích.

Truyền thông tương đối trung, Matthew cùng Leonardo - DiCaprio đường đi đến đều phi thường rộng, Johnny - Depp tắc bất đồng, một khi [ Cướp biển vùng Caribbean ] hệ liệt ra ngoài ý muốn, hắn dùng không được bao lâu liền sẽ từ cự tinh trên vị trí vẫn lạc.

Này cũng cùng ba người phong cách bất đồng có liên quan, từ trên trình độ nhất định đến nói, Matthew đi được là dương quang hình nam ngạnh hán lộ tuyến, này cùng hắn hình tượng có liên quan, đặc biệt có người xem duyên; Johnny - Depp kỹ xảo biểu diễn tại tối tăm cùng thoát tuyến ở giữa qua lại khiêu dược, hắn chiều ngang rất lớn, thế nhưng hai phương hướng đều không tính chủ lưu, tự thành một phái đặc sắc rõ ràng; Leonardo là điển hình học viện phái kỹ xảo biểu diễn, chú ý một chiêu một thức cái loại này, cùng Matthew như vậy, đều đặc biệt thích hợp Hollywood chủ lưu nhân vật đắp nặn.

Tương đối đến nói, hắn cùng Leonardo - DiCaprio hí lộ đều rất rộng, tuy rằng hắn là điển hình động tác ngôi sao xuất thân, nhưng đọc lướt qua khoa học viễn tưởng, bắn nhau, quân sự cùng ma huyễn Sử Thi đẳng đề tài đều box office đại bán, trong đó còn có I Am Legend loại này cơ hồ không có động tác hí loại hình.

Này mấy, đều mở rộng hắn hí lộ.

Nếu [ Inception ] cũng có thể đại lấy được thành công, hắn con đường tương lai sẽ càng khoan.

Huống hồ, trừ diễn viên thân phận ngoài, hắn còn tại hướng đầu tư nhân hòa người sản xuất nhân vật thượng phát triển, hơn nữa có [ Twilight ] như vậy phi thường thành công án lệ.

Có thành công tư lịch cùng không có thành công tư lịch, tại Hollywood đối mặt cục diện hoàn toàn không giống nhau.

Warner xưởng sản xuất studio bên trong vai diễn quay chụp hoàn thành sau, kịch tổ chuẩn bị đi Morocco ra ngoại cảnh, bất quá đi phía trước Christopher - Nolan cấp kịch tổ ngắn ngủi thả vài ngày nghỉ, Matthew lợi dụng trong khoảng thời gian này, mau chóng thu phục một ít mặt khác phương diện công tác.

Bella - Anderson đại biểu số 13 phòng công tác cùng ABC đài truyền hình cùng Disney đài truyền hình đẳng đàm phán ổn thỏa [ Twilight ] TV truyền phát trao quyền công việc, Matthew chuyên môn rút ra nửa ngày thời gian, hoàn thành cùng Walt Disney trao quyền ký ước.

Tương lai mười năm, Walt Disney kì hạ đài truyền hình đem có được [ Twilight ] độc nhất vô nhị TV truyền phát quyền, trao quyền phí dụng cao tới 1000 vạn dollar.

Tương đối ứng ngạch, Disney cũng có được [ Twilight ] tục tác TV bản quyền ưu tiên mua quyền.

Mặt khác, Matthew còn đi một chuyến Los Gatos, cùng Netflix chính thức ký ước.

Này gia internet thuê thương, lấy đến [ Twilight ] tương lai mười năm internet truyền phát quyền cùng thuê quyền, phí dụng tổng cộng cao tới 1200 vạn dollar.

Mặc kệ từ phương diện nào đến nói, này phân hiệp ước đều phi thường khả quan.

Này mấy bản quyền phí dụng, cùng box office bất đồng, cơ hồ đều có thể trực tiếp đưa vào đến lợi nhuận trong.

Một bộ phim, tuyến thượng chiếu phim càng ngày càng giống tuyên truyền, một khi tuyến thượng hoả bạo, tuyến hạ thu nhập sẽ nhẹ nhàng thoải mái vượt qua box office.

Này 2200 vạn dollar còn chỉ là Bắc Mĩ đầy đất trao quyền, tuy rằng hải ngoại địa khu giới hạn trong pháp luật pháp quy quan hệ, bất cứ một thị trường quanh thân trao quyền phí dụng cũng khó mà đạt tới Bắc Mĩ độ cao, nhưng không chịu nổi thị trường đại a.

Hải ngoại bản quyền đàm phán, trừ Tây Âu đẳng bản quyền pháp quy hoàn thiện thị trường ngoài, còn lại đại bộ phận địa khu, Matthew đều tính toán ủy thác cấp thường xuyên vi Walt Disney cùng Warner Bros đẳng phần đông công ty cung cấp phục vụ trung gian thương, do bọn họ đi phụ trách đàm phán trao quyền.

Giống Thái Bình Dương bờ bên kia đẳng thị trường, có thể lấy đến bao nhiêu tính bao nhiêu, hắn cũng không trông cậy vào thị trường đơn lẻ có thể có quá nhiều thu hoạch.

[ Twilight ] liên box office mang quanh thân, đã vì hắn mang đến 7000 vạn dollar trở lên lợi nhuận, liền tính theo sau muốn báo thuế, thu lợi như cũ khách quan.

Cho nên, Matthew đối với một cái khác thanh thiếu niên hệ liệt cũng ôm có rất lớn kỳ vọng,[ Hunger Games ] đã cầm ra xuất bản kịch bản, hắn xem qua sau, khiến Patty Jenkins cùng Suzanne Collins thích hợp tăng mạnh cảnh hành động.

Hắn còn tưởng khiến này hệ liệt có thể hấp dẫn các cậu bé tiến vào rạp chiếu phim.

Này hệ liệt trải qua mấy tháng lúc đầu lên kế hoạch sau, Matthew căn cứ Nina - Jacobsen chế định kế hoạch, vi [ Hunger Games ] xác định 8000 vạn dollar sản xuất dự toán.

Bận rộn xong này mấy sau, Matthew cùng [ Inception ] kịch tổ hội hợp, bay đi Monaco, trừ quay chụp ngoài, hắn mặt sau còn sẽ đi theo Liên Hiệp Quốc một tiểu tổ, đi Phi Châu nạn dân doanh khảo sát.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 727: Kẹt Rồi

Kịch bản thiết lập trung, có một hồi Dom Cobb tìm kiếm ngụy trang giả Eames truy đuổi hí, phát sinh tại Kenya Mombasa, tuy rằng Kenya thuộc về Phi Châu trị an trạng huống tương đối hảo quốc gia, nhưng tiếp giáp Somalia, tồn tại nhất định không an toàn nhân tố, hơn nữa quay chụp điều kiện cũng không phải rất tốt, cho nên Christopher - Nolan vẫn là lựa chọn tại Morocco quay chụp.

Morocco cũng là Hollywood tại Phi Châu lớn nhất quay chụp căn cứ, phía trước Matthew từng tới nơi này quay chụp qua Black Hawk Down cùng [ Vua Bọ Cạp ], Hollywood điện ảnh trung như là Star Wars cùng [ xác ướp ] hệ liệt đợi đã (vân vân), ngoại cảnh trung đều có Morocco danh tự.

“Có thể sao?”

Tiểu Thành Ouarzazate đầu đường, Christopher - Nolan nhìn đối diện do hai đạo tường hình thành hẹp hòi khe hở, hỏi,“Matthew, ngươi có thể chen lại đây sao?”

Matthew liền tại khe hở bên kia, cẩn thận xem xét một phen, nói,“Ta thử xem đi.”

Này đạo khe hở chiều ngang, đại khái có thể dung nạp một người bình thường nghiêng thân mình chen qua, nhưng hắn thân thể cường tráng, cơ ngực phát đạt, có thể hay không chen qua thật đúng là khó mà nói.

Matthew thò tay khoa tay múa chân thân thể cùng khe tường chiều ngang, nghiêng người chui vào bên trong, bởi phi thường hẹp, chỉ có thể nhất điểm nhất điểm hướng phía trước xê.

Này đạo khe tường càng hướng đối diện càng chật, hắn nín thở, tận khả năng áp súc lồng ngực, vẫn là có điểm tạp được hoảng, may mà còn có thể đi về phía trước.

“Hắc, Matthew.” Michael - Fassbender thanh âm từ hắn đến khi bên kia truyền đến,“Ngươi muốn kẹt !”

Matthew quay đầu nhìn hắn một cái, muộn thanh khó chịu nói,“Ta luyện qua Súc Cốt công.”

Michael - Fassbender gãi gãi đầu, không rõ hắn nói là cái gì.

Rốt cuộc, Matthew chen qua chỗ hẹp nhất, thành công đến khe tường đối diện.

“Còn có thể đi?” Christopher - Nolan hỏi.

Matthew nhẹ nhàng xoa nhẹ dưới chính mình cơ ngực, nói,“Vấn đề không lớn.”

Này một đường chen lại đây, cảm giác cơ ngực mau chen bạo , không khoái quay chụp một lần còn có thể kiên trì.

Christopher - Nolan theo sau la lớn,“Sở hữu quay chụp bộ môn làm quay chụp phía trước chuẩn bị, trang phục cùng tạo hình lại đây cấp Matthew thượng trang.”

Bởi Morocco thời tiết nóng bức, Matthew vừa chỉ xuyên một kiện phi thường bạc đoản khoản T-shirt, không có xuyên Dom Cobb kia thân dày tây trang giày da hí phục.

Xe kéo hoá trang tại một con phố ngoài, hắn cũng không cố sức chạy về đi, liền ở nơi này cởi T-shirt, lộ ra tinh tráng nửa người trên, khiến trang phục sư hiệp trợ hắn thay quần áo.

Chói lọi Thái Dương treo tại trên đỉnh đầu, phân tán đầy trời tươi đẹp quang mang, thêm màu vàng đất khu phố mang cho nhân nóng bức thị giác sắc thái, xuyên lên tây trang liên ba mươi giây đều không đến, Matthew cảm giác phía dưới áo sơmi liền bị mồ hôi ướt đẫm .

Chờ hắn hoàn thành tạo hình, phía trước nguyên bản trống rỗng trên đường, đã phủ đầy lâm thời diễn viên, hàng loạt Phi Châu nhân xuất hiện ở trên ngã tư đường, người đến người đi tương đương náo nhiệt.

Tiểu Thành Ouarzazate ở Sahara sa mạc khu vực biên giới, là Berber nhân thế đại cư trụ địa phương, từ Hollywood các đạo diễn phát hiện này khối phong thuỷ bảo địa sau, vùng này phong cảnh liền thường xuyên xuất hiện ở Hollywood đại đạo diễn phim trung.

Dân bản xứ liền tại các đạo diễn quay chụp thành lập lên điện ảnh thành, cũng chính là kịch tổ hiện tại sở tại địa phương, gọi Atlas ảnh thành, quy mô ngày càng mở rộng ảnh thành, chiếm đã vượt qua 150 hecta, rất nhiều điện ảnh không chỉ có ở trong này thủ ngoại cảnh, còn ở nơi này đáp nội cảnh.

Có ảnh thành có kịch tổ tụ tập quay chụp, nơi này cũng liền xuất hiện hàng loạt dựa vào biểu diễn bối cảnh nhân vật mưu sinh lâm thời diễn viên.

So với Los Angeles lâm thời diễn viên, Tiểu Thành Ouarzazate lâm thời diễn viên tiện nghi đến mức khiến người khó có thể tin tưởng.

Như là hôm nay sung làm người qua đường nhân vật, một ngày tam dollar có vô số người tiến đến hưởng ứng lệnh triệu tập.

Matthew phía trước quay chụp Black Hawk Down cùng [ Vua Bọ Cạp ] khi, chỉ là diễn viên, rất ít chú ý này mấy tình huống, bắt đầu kiêm nhiệm chế tác nhân sau, mới chân chính chú ý đến phim trù bị - quay chụp - chế tác phương diện chi tiết.

Tiến đến Morocco quay chụp, kịch tổ tuy rằng muốn thanh toán một bút to giao thông phí dụng, nhưng so với tại Bắc Mĩ địa khu quay chụp, nơi này nơi sân tiền thuê càng thêm tiện nghi, lâm thời diễn viên cùng tạp vụ công phí dụng thấp đến mức khiến người giận sôi, còn có Morocco chính phủ lui thuế ưu đãi đẳng điều kiện, nhìn chung mà nói ở trong này quay chụp sa mạc linh tinh cảnh tượng thật phi thường có lời.

Nếu về sau [ Fast and Furious ] hệ liệt muốn đại diện tích quay chụp cùng loại cảnh tượng, đến Morocco lấy cảnh có thể tiết kiệm một bút to phí tổn.

Hơn nữa Morocco lấy Tiểu Thành Ouarzazate làm trung tâm, cũng hình thành cùng loại Hoành Điếm như vậy đầy đủ nguyên bộ công trình.

Thậm chí, có người hí xưng nơi này là “Ma lai ổ”.

“Matthew......” Christopher - Nolan đi vào này ngã tư đường, hướng Matthew vẫy tay, nói,“Chúng ta đi một lần.”

Nghe được hắn tiếp đón, Matthew lập tức đi qua, cùng Christopher - Nolan cùng nhau, dọc theo ngã tư đường đi đến một nhà khách sạn hình thức hai tầng thổ lâu bên cạnh.

Kế tiếp muốn quay chụp một hồi truy đuổi hí, Christopher - Nolan yêu cầu màn ảnh dài quay chụp.

Như vậy một hồi xuyên việt cả phố vai diễn, sử dụng màn ảnh dài quay chụp không thể nghi ngờ là chủng khảo nghiệm, không chỉ là diễn viên, còn có nhiếp ảnh sư.

Nhiếp ảnh chỉ đạo Wally - Pfister cùng vài danh trợ thủ cũng lại đây .

Các nhân viên đến đông đủ, Christopher - Nolan trước chỉ chỉ khách sạn mở ra thức tầng hai, nói,“Matthew, quay chụp khi ngươi từ phía trên nhảy xuống.”

Matthew sớm đã có chuẩn bị, nhìn nhìn tầng hai độ cao, lại thử dưới giấu ở phá chiếu phía dưới cái đệm co dãn, nhẹ nhàng gật đầu.

Như vậy độ cao, dù cho không có cái đệm làm giảm xóc, với hắn mà nói độ khó cũng không lớn.

Đoàn người dọc theo ngã tư đường, từ phân tán trên ngã tư đường lâm thời diễn viên gian hướng về phía trước đi, Christopher - Nolan vừa đi vừa đối Matthew nói,“Ngươi sẽ gặp được rất nhiều người công kích, bọn họ bắt đầu muốn bắt sống ngươi, sau này phát hiện ngươi rất khó đối phó, móc súng bắn chết ngươi, ngươi muốn tại chạy trốn đồng thời, đả đảo ngăn trở ngươi nhân.”

Hắn từ một chiếc ô tô vừa đi qua, đẳng Matthew theo kịp, còn nói thêm,“Này chiếc xe làm phân giới điểm, ngươi nhảy qua xe, những người đó bắt đầu sử dụng súng ống.”

Matthew đi theo Christopher - Nolan bên cạnh, vừa nghe hắn nói biên nhớ kỹ yếu điểm, động tác màn ảnh dài quay chụp độ khó cùng biểu diễn độ khó đều rất lớn, bởi Christopher - Nolan theo đuổi hiện trường quay chụp hiệu quả, cảnh này cũng không có tỉ mỉ diễn luyện qua, chỉ là ngày hôm qua cùng biểu diễn sát thủ diễn viên đơn giản chạy hai lần.

Cuối cùng, Matthew cùng Christopher - Nolan đi đến lấy đến khe tường biên, Christopher - Nolan còn nói thêm,“Ngươi từ nơi này chạy thoát, sau đó gặp Saitou.”

Hắn lại chỉ chỉ đối diện,“Ta ở bên kia chờ ngươi.”

Matthew cười cười,“Ta thích nhất cảnh hành động .”

Christopher - Nolan gật gật đầu, lại cùng nhiếp ảnh chỉ đạo Wally - Pfister trao đổi vài câu, xoay người đi vòng đến trên một con phố khác.

“Mười phút sau bắt đầu quay chụp !” Christopher - Nolan thanh âm từ trong loa vang lên,“Các bộ môn chú ý, mười phút sau bắt đầu quay chụp !”

Matthew đang chuẩn bị hồi quay chụp ban đầu điểm, Michael - Fassbender đột nhiên thiểm đi ra.

Hắn chỉ lấy đến hẹp hòi khe tường nói,“Cẩn thận một chút, đừng kẹt. Nếu ngươi kẹt, cũng đừng sốt ruột, ta sẽ tìm gia chuyên nghiệp di dời công ty tới cứu ngươi.”

Matthew cho hắn cánh tay một quyền, nói,“Lại nói nói mát ta đem ngươi nhét bên trong.”

Michael - Fassbender lộ ra như cá mập tươi cười,“Ta so ngươi đơn bạc, nhét bên trong cũng có thể rất nhẹ nhàng đi ra.”

Hai người nói đùa vài câu, Matthew dọc theo ngã tư đường đi đến kia đống hai tầng tiểu thổ lâu, trực tiếp lên lầu hai, ngồi ở nhất trương cũ nát bàn biên, kiên nhẫn đợi lên.

Rất nhanh, một danh công tác nhân viên liền tới đây nhắc nhở hắn sắp bắt đầu quay chụp.

Theo phía dưới truyền đến đánh bản thanh âm, quay chụp chính thức bắt đầu.

Matthew quay đầu, cảnh giác mắt nhìn tầng hai trung rậm rạp dày đặc lâm thời diễn viên, không chút do dự một bước tiến lên đơn sơ mộc chế vòng bảo hộ, trực tiếp nhảy xuống, rơi vào chiếu bao trùm trên đệm mềm.

Đại khái là cái đệm tương đối nhuyễn, hắn thân thể nghiêng một chút, thò tay chống đỡ mặt đất, ngẩng đầu nhìn mắt trên tầng hai mặt, có một người da trắng nam tử đang hướng dưới xem, lập tức không lại do dự, đứng dậy dọc theo ngã tư đường hướng phía trước chạy đi.

Tại hắn mặt sau, cái kia người da trắng cũng nhảy xuống tới.

Matthew chạy ra không vài bước, bên cạnh có tây trang nam nhân xông đến, thò tay muốn ôm trụ hắn, hắn bôn chạy trung nghiêng người tránh ra, tây trang nam đụng vào một danh lâm thời diễn viên trên người, tiếp cùng nhau nện ở quán ven đường vị thượng, dẫn phát một hồi hỗn loạn.

Mặt sau, có càng nhiều nhân đuổi theo, bên cạnh phía trước lại có tây trang nam xuất hiện, Matthew không có thời gian cùng hắn dây dưa, tại đối phương xung lại đây trảo hắn thời điểm, một cước đem hắn đạp ngã tại địa, từ hai người đi đường gian xuyên qua, tiếp tục hướng phía trước trốn.

Tại hắn trên đỉnh đầu, hai điều trước đó thiết trí dây kéo dưới vắt ngang máy quay phim, cũng tại cùng hắn cùng nhau động, đem từng cái hình ảnh đều ghi lại xuống dưới.

Matthew thân thủ linh hoạt, tuy rằng trung gian vài lần ra ngoài ý muốn tình huống, còn có hai lần đụng vào lâm thời diễn viên, nhưng hắn đúng lúc điều chỉnh tốt trọng tâm, không có trì hoãn một giây.

Đuổi theo nhân cơ bản đều bị hắn ba quyền hai chân phóng đổ.

Đây cũng là xác định hắn làm Dom Cobb diễn viên sau, Christopher - Nolan chuyên môn vi nhân vật gia tăng tân thiết lập.

Một phù hợp hiện thực trạng huống vật lộn hảo thủ.

Một lần tính đối phó nhiều người như vậy, Dom Cobb không phải đối thủ, nhưng chạy trốn thời điểm đối mặt một hai cá nhân, vẫn là không nói chơi .

Lại một người đuổi theo lại đây, Matthew nương hắn tới được lực đạo, hai tay dùng lực đem hắn triều bên cạnh phía trước đẩy đi ra ngoài, người này trực tiếp xông vào một bán hoa quả quầy hàng, liên quan lều trại đều xả xuống dưới.

Matthew cũng không dừng lại, từ một chiếc ô tô bên cạnh chui qua.

“Nổ súng !” Mặt sau vang lên một diễn viên thanh âm,“Giết hắn !”

Phanh -- phanh --

Tiếng súng nháy mắt vang lên, liền tại súng vang phía trước, Matthew cải biến chạy động lộ tuyến, có đường thẳng chạy biến thành đường gãy chạy, chung quanh trên tường, kịch tổ trước đặt nhuyễn thức hỏa dược phân phân bạo liệt, tạc lên từng đoàn sương khói, phảng phất bị viên đạn đánh trúng như vậy.

Matthew thành công chạy đến kia đạo khe tường tiền, nhìn thấy phía trước cách đó không xa có chặn đường, triều khe tường nhìn thoáng qua, không chút do dự chui đi vào.

Vừa nghiêng người chen qua trung gian, hắn bỗng nhiên không động đậy, tựa hồ bị kẹt.

Matthew lập tức phát hiện, kịch tổ chuẩn bị tây trang áo khoác rất dầy, lực ma sát lại quá cường......

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 728: Lựa Chọn Thế Nào

Kẹp tại hai đạo tường trung gian nhất thời chen không ra ngoài, nếu thật sự là đối mặt Dom Cobb cục diện, Matthew phi khóc đi ra không thể, may mà đây là quay phim, dù cho đột nhiên ra ngoài ý muốn tình huống, quay chụp như cũ có thể tiến hành đi xuống.

Matthew vừa xả tây trang vừa hướng phía trước chen, phía trước chạy so con thỏ còn nhanh, đem cái khác diễn viên ném xuống một đoạn cự ly, những người đó cũng không khả năng tại vài giây ở giữa đuổi theo.

Christopher - Nolan đã phát hiện Matthew quẫn cảnh, đổi lại đạo diễn, khả năng trực tiếp liền kêu ngừng.

Nhưng này màn ảnh dài phía trước hoàn thành phi thường tốt, hắn không hi vọng trung gian xuất hiện cắt nối, mắt nhìn đứng ở bên cạnh Michael - Fassbender, lập tức có chủ ý.

“Michael, vào sân.” Hắn thấp giọng nói,“Nhanh lên.”

Thời gian hữu hạn, Christopher - Nolan không có cách nào khác nói quá nhiều, may mắn Michael - Fassbender vẫn ở bàng quan quay chụp, lập tức lĩnh ngộ đến Christopher - Nolan ý tứ, nhanh chóng xông vào trong trường quay, đi tới kia đạo khe tường tiền.

Hắn đúng lúc hướng Matthew vươn ra tay.

Matthew còn tại nhất điểm nhất điểm hướng phía trước xê, hiện tại hoàn cảnh này điều kiện dưới, lại không có biện pháp cởi kia kiện dày tây trang áo khoác......

Nhìn thấy Michael - Fassbender thò tay qua đến, hắn cũng không có nghĩ nhiều, cầm thật chặt Michael - Fassbender thủ.

Michael - Fassbender đột nhiên phát lực, Matthew mượn lực hướng phía trước giãy dụa,“Xoẹt” xé rách trong tiếng, hắn rốt cuộc từ khe tường trung chen đi ra.

Hắn lập tức từ trong kẽ tường mặt chuyển đi ra, liền tại chuyển qua nháy mắt, hai danh đóng vai sát thủ diễn viên vọt tới khe tường một đầu khác.

Theo Michael - Fassbender tiến vào trường quay, quay chụp chuyển hướng về phía chưa biết.

Christopher - Nolan không có bất cứ tỏ vẻ, này đoạn cùng kịch bản kịch tình hoàn toàn bất đồng , hiện tại cần xem diễn viên lâm trường phát huy.

Một chiếc màu đen bôn trì ô tô từ phía sau chạy đến, dừng ở Matthew trước người, tới gần Matthew một bên này cửa xe từ bên trong mở ra.

“Lên xe !” Watanabe Ken ở trong xe xung Matthew vẫy tay.

Matthew không nói hai lời, liền hướng xe bên kia chạy đi, đồng thời tiếp đón Michael - Fassbender,“Eames, lên xe !”

Michael - Fassbender cũng không so Matthew chậm, kéo ra phó điều khiển cửa xe, chui vào trong xe, xe Benz cửa đóng lại, hướng về phía trước chạy tới.

“Đình !” Christopher - Nolan kêu đình quay chụp, đẳng xe Benz dừng lại, Matthew cùng Michael - Fassbender xuống xe, đối bên kia nói,“Làm tốt lắm !”

Matthew cúi đầu nhìn nhìn tây trang áo khoác, có hai cái địa phương xả rách, còn rơi một khỏa nút thắt, mặt trên bát nháo đều là bùn đất.

Hắn vội vàng đem tây trang áo khoác thoát xuống dưới, bởi vì quá nóng .

“Xem đi, bị kẹt đi?” Michael - Fassbender đi tới, lại lộ ra như cá mập tươi cười,“Nếu không phải ta giúp ngươi, thật muốn tìm di dời công ty .”

Matthew nhún vai,“Làm đáp tạ, buổi tối ta mời ngươi.”

Michael - Fassbender lại đối với hắn chớp mắt vài cái thần, phóng thấp thanh âm, nói,“Ta biết có tửu ba không sai, còn có rất nhiều muội tử, kia vài hắc mỹ nhân đặc biệt thích Hollywood tới được diễn viên.”

“Coi như hết.” Matthew thẳng lắc đầu,“Michael, đây là Phi châu, bệnh Aids hoành hành địa phương.”

Michael - Fassbender còn nói thêm,“Ngươi này nên tìm hắc mỹ nhân, thật sự rất không phải bình thường.”

Lời này phía trước Matthew liền nghe hắn nói qua, lúc ấy còn có điểm điểm động tâm, sau này cảm giác vẫn là tính, chung quy không tốt này một khẩu.

Hắc Trân Châu linh tinh , vẫn là giao cho thích người đi hưởng thụ đi, nếu không thích, lại miễn cưỡng ăn vào mà nói, kia liền không phải hưởng thụ, mà là bị tội .

Có trang phục sư lúc này đem Matthew trong tay tây trang áo khoác tiếp qua, Michael - Fassbender cũng cởi tây trang áo khoác, giao cho trang phục sư, cùng Matthew như vậy, hắn bên trong sơ mi cũng mau tại nóng bức thời tiết bên trong ướt đẫm.

“Nolan tổng thích tây trang.” Michael - Fassbender nhỏ giọng nói,“Sở hữu có điểm phân lượng nhân vật, đều phải xuyên chính trang, liên Eames như vậy một tại Phi Châu pha trộn người đều không ngoại lệ.”

Matthew đồng tình gật đầu,“Đây là hắn phim trung nhân vật một điểm giống nhau, khả năng cùng Christopher - Nolan cá nhân yêu thích có liên quan.”

Vì Dom Cobb nhân vật này, hắn nghiên cứu Christopher - Nolan tự [ Batman: Khai chiến thời khắc ] tới nay mấy bộ phim, bên trong nhân vật trên cơ bản đều là chính trang, Bruce - Wayne không phải Batman thời điểm một thân chính trang, xuống xe Ninja đại sư tây trang phẳng phiu, Robert - Angel cùng Alfred - Bowden hai ma thuật sư càng là tiêu chuẩn Anh quốc thân sĩ, ngay cả tên hề cũng mặc kiện cũ nát tây trang áo khoác.

Này cơ hồ trở thành Christopher - Nolan điện ảnh một tính chung cùng dấu hiệu.

Kịch tổ muốn chuyển trường quay chụp, Matthew cùng Michael - Fassbender lên cùng chiếc xe Benz, thổi điều hòa gió lạnh, hai người đều cảm giác thanh sảng nhiều.

“Bôn trì hiện tại theo sát của ngươi cước bộ a.” Michael - Fassbender điều chỉnh dưới điều hòa đầu gió, có chút cảm khái nói,“Ngươi biểu diễn điện ảnh, đều có thể nhìn thấy bôn trì tài trợ.”

Matthew thuận miệng trả lời,“Chủ yếu là bôn trì hai năm nay công trạng hảo.”

Michael - Fassbender lại nói,“Hiện tại trong giới đều nói bôn trì tìm một tốt nhất người phát ngôn.”

“Không khoa trương như vậy.” Matthew ít có khiêm tốn một câu.

Thực ra từ năm trước bắt đầu, liền có mặt khác ô tô phẩm bài tìm đến Helen - Hermann, muốn đào hắn qua đảm nhiệm người phát ngôn, tỷ như Anh quốc việt dã phẩm bài Land Rover.

Bất quá, hắn tất cả đều cự tuyệt , vừa đến cùng bôn trì ở giữa có hiệp ước, còn xa chưa tới kỳ; Thứ hai bao gồm Land Rover ở bên trong kia vài ô tô phẩm bài, cùng hắn hình tượng định vị không hợp.

Gần nhất hai năm nay, trừ trở thành Armani, Mercedes Benz cùng Rolex toàn hệ phẩm bài người phát ngôn ngoài, Matthew không có lại tiếp tân quảng cáo đại ngôn, chính yếu vẫn là không có thích hợp .

Thấp tầng phẩm bài Helen - Hermann cùng hắn đều không xem trọng, cao tầng phẩm bài phải đợi cơ hội.

Kịch tổ đoàn xe tại Tiểu Thành Ouarzazate hẹp hòi ngã tư đường gian đổi tới đổi lui, rất nhanh chạy ra Atlas ảnh thành, dọc theo Atlas sơn cốc gian quốc lộ một đường bôn trì, tài xế là thường niên tại Morocco dốc sức làm người Mĩ, rất chuyên nghiệp thỉnh thoảng nói cho bọn họ, nơi này chụp qua này điện ảnh, chỗ đó là cái kia điện ảnh ngoại cảnh .

Ngoài cửa sổ xe phong cảnh vốn liền đủ lóa mắt, màu vàng thôn trấn, màu đỏ sa mạc cùng màu trắng Tuyết Sơn, lại thêm điện ảnh trung Truyền Kỳ trải qua, liền có vẻ càng thêm thần bí .

Nơi này gian hoàng gian hồng chất đất, khí thế thạch đầu, khe núi dưới nhẹ nhàng chậm chạp dòng suối, xác thật độc cụ đại phiến khí chất.

Kế tiếp lấy cảnh cự ly Atlas ảnh thành có chút cự ly, Michael - Fassbender cùng Matthew hàn huyên một hồi, đề tài chuyển hướng về phía công tác phương diện.

“Matthew, có kiện trên công tác sự......” Michael - Fassbender tựa hồ có chút khó xử,“Ta không biết nên như thế nào tuyển.”

“Nói nói xem?” Matthew có thể nghe được đi ra, Michael - Fassbender đây là muốn nghe xem hắn đề nghị.

Michael - Fassbender châm chước một hồi tìm từ, nói,“20th Century Fox có một hạng mục, ta cùng James người đại diện vì chúng ta tranh thủ đến thử vai cơ hội, chúng ta hai đoạn thời gian trước cũng đi tham gia thử vai, phim tuy rằng sang năm mới sẽ quay chụp, bất quá ta cùng James cơ bản xác định có thể lấy xuống nhân vật.”

Matthew trong lòng vừa động, hảo kỳ hỏi,“Cái gì hạng mục?”

“Siêu cấp anh hùng điện ảnh.” Michael - Fassbender hồi đáp,“Marvel siêu cấp minh tinh điện ảnh điện ảnh, X-Men.”

Hắn chi tiết giải thích nói,“Ta cơ bản xác định có thể lấy xuống Magneto, James nhân vật là X giáo thụ.”

Matthew gật gật đầu,“20th Century Fox là tính toán tiếp X-Men ba bộ khúc tiếp tục quay chụp, vẫn là trọng khải?”

Michael - Fassbender nghĩ nghĩ, nói,“Trọng khải, lấy X giáo thụ, Magneto cùng Mystique ba nhân vật làm hạch tâm, giảng thuật bọn họ lúc tuổi trẻ cố sự.”

“Như vậy a.” Matthew đại khái hồi ức một chút, giống như xem qua vài bộ trọng khải bản X-Men điện ảnh, như vậy 20th Century Fox một lần nữa khởi động hẳn là thành công , bất quá siêu cấp anh hùng điện ảnh không đơn giản như vậy. Hắn tự hỏi một hồi, mới nói,“X-Men hệ liệt phi thường được hoan nghênh, tại Marvel truyện tranh hệ thống trung là được hoan nghênh nhất siêu cấp anh hùng nhân vật quần thể, cải biên điện ảnh có hảo cố sự hòa hảo đạo diễn mà nói, thành công tỷ lệ phi thường lớn.”

Michael - Fassbender nói tiếp nói,“Đạo diễn là X-Men đệ nhất bộ cùng đệ nhị bộ đạo diễn.”

“Tiếp được nhân vật này có lợi có tệ.” Matthew trực tiếp đối Michael - Fassbender nói,“Michael, nếu điện ảnh thành công, ngươi sẽ trở thành chân chính ngôi sao, phiến ước cùng thù lao đều không lại là vấn đề.”

Hắn nói qua có lợi một mặt, lại nói bất lợi một mặt,“Nhưng siêu cấp anh hùng nhân vật phi thường hạn chế diễn viên hình tượng, về sau ngươi sẽ cùng Magneto gắn kết chặt chẽ, thậm chí khả năng sẽ gặp được Hugh Jackman cục diện, hắn chính là Wolverine, Wolverine chính là hắn.”

Michael - Fassbender khẽ nhíu mày, này xác thật là không thể không suy xét vấn đề.

Matthew khe khẽ thở dài,“Ta chỉ có thể đứng tại bàng quan giả trên vị trí, vì ngươi thuyết minh trong đó lợi hại, cụ thể như thế nào lựa chọn, còn muốn chính ngươi thận trọng suy xét.”

“Ta minh bạch.” Michael - Fassbender gật gật đầu,“Ta sẽ hảo hảo ngẫm lại .”

Matthew không có nói thêm nữa, này cũng chính là Michael - Fassbender, đổi thành người khác mà nói, hắn căn bản sẽ không nói nhiều như vậy.

Thuộc về siêu cấp anh hùng điện ảnh thời đại dĩ nhiên tiến đến, biểu diễn siêu cấp anh hùng nhân vật, cũng sẽ biến thành nhanh nhất thành danh đường tắt, giống Michael - Fassbender loại này diễn viên coi như hảo, chung quy có bao nhiêu năm tích lũy, kia vài nội tình không đủ diễn viên, cho dù là do siêu cấp anh hùng nhân vật được hoan nghênh, rời đi nhân vật này sau, cũng sẽ không có bao nhiêu đại làm.

Rất nhanh, kịch tổ đoàn xe tiến vào Atlas trong sơn cốc một tòa thôn trang, dừng ở liên miên mấy chục mét khu lán tạm bợ tiền, Matthew nhất chúng diễn viên xuống xe vào xe kéo hoá trang, vi kế tiếp quay chụp làm chuẩn bị.

Bởi vai diễn không phải rất nhiều,[ Inception ] kịch tổ tại Morocco chỉ quay chụp một tuần thời gian, liền ngược lại đi London, bất quá Matthew lưu lại, tại Braun - Williams vài danh bảo tiêu cùng đi dưới, đi Kenya thủ đô Nairobi, chuẩn bị cùng Liên Hiệp Quốc một đoàn đội hội hợp.

Lần này tới được, không chỉ là nạn dân thự đội ngũ, còn có phụ nữ cùng nhi đồng ngân sách hội số đông nhân viên.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 729: Nhìn Thấy Ta Kinh Hỉ Sao

Cưỡi chuyến bay đến Nairobi, Matthew lập tức tại bọn bảo tiêu cùng đi dưới, đi Liên Hiệp Quốc Phi Châu tổng bộ, cùng nạn dân thự đội ngũ hội hợp, lần này đến Phi Châu, hắn mang theo bao gồm Braun - Williams ở bên trong sáu danh bảo tiêu, mỗi một danh đều là tinh anh trong tinh anh.

Phía trước tại Los Angeles, bởi vì vẫn không có bất cứ trạng huống phát sinh, hắn bên cạnh bảo tiêu đã giảm bớt đến bình thường thời điểm hai người, nhưng đến Phi Châu này phiến hỗn loạn thổ địa , đương nhiên muốn coi trọng an toàn trạng huống.

Bất quá, Kenya cùng Morocco như vậy, trị an trạng huống cùng xã hội tình thế tương đối ổn định, là Phi Châu địa khu ít có an định quốc gia chi nhất.

Nairobi không chỉ là Kenya thủ đô, vẫn là Liên Hiệp Quốc Phi Châu tổng bộ sở tại , giống hoàn cảnh thự, nạn dân thự cùng phụ nữ nhi đồng ngân sách hội đẳng tổ chức Phi Châu phân bộ, cũng xây tại nơi này.

Đến Liên Hiệp Quốc Phi Châu tổng bộ, gặp nạn dân thự quan viên chuyên môn tiếp đãi hắn, Matthew đầu tiên là cùng Gutierrez thấy một mặt, theo sau bị nạn dân thự an bài đến phụ cận một nhà khách sạn trong, chờ đợi xuất phát.

Lần này hành động mục đích hắn đi qua một lần, ở Kenya cùng Somalia nơi biên cảnh Dadaab nạn dân doanh.

Trước mắt nạn dân doanh xuất hiện rất nhiều trạng huống, Liên Hiệp Quốc cố ý tổ chức này đoàn đi thực địa khảo sát an ủi, không chỉ là nạn dân thự nhân, còn có phụ nữ nhi đồng ngân sách hội.

Ngoài ra, chính là hàng loạt phóng viên .

Loại sự tình này, chẳng sợ đứng ở Liên Hiệp Quốc góc độ, cũng muốn công khai tuyên truyền đi ra ngoài, gợi ra ngoại giới càng nhiều người coi trọng.

Cùng nạn dân thự công tác nhân viên tiến vào khách sạn đại sảnh, trong đại sảnh nhân rất nhiều, Matthew đại khái nhìn một chốc, không ít người trước ngực treo điếu bài, đều là chút chạy tình hình chính trị đương thời tin tức phóng viên, trong đó rất nhiều đến từ nổi danh truyền thông cùng thông tấn xã, tỷ như pháp tân xã,BBC cùng CNN đợi đã (vân vân).

Lại đây khách sạn phía trước, Matthew cùng nạn dân thự cao cấp chuyên viên Gutierrez đơn giản hàn huyên vài câu, biết đây là liên hợp cùng tỉ mỉ an bài một lần đại hành động.

Gần nhất hai năm nay, Trung Đông cùng Phi Châu thế cục càng trở nên rung chuyển, nạn dân vấn đề càng ngày càng đột xuất.

Chân chính tạo thành mấy vấn đề này phía sau màn độc thủ, ở mặt ngoài khẩu hiệu kêu được chấn thiên vang, cũng thôi động Liên Hiệp Quốc đi làm mặt ngoài công phu, dù sao lợi dụng nạn dân vấn đề đi gạt người sự, làm cũng không phải một lần hai lần .

Matthew tuy rằng đối chính trị không mẫn cảm, nhưng cũng biết nạn dân vấn đề sau lưng cực kỳ phức tạp, Liên Hiệp Quốc như vậy tổ chức, căn bản giải quyết không được.

Dù sao ngũ đại lưu manh quốc như thế nào làm, đều không quản hắn chuyện, dù cho tưởng quản cũng căn bản không cái kia năng lực, càng nhiều là lợi dụng loại này chú ý nạn dân xã hội tình thế, vì chính mình hợp pháp hợp lý mưu cầu một ít ích lợi.

Hơn nữa hắn là thật trả giá chân kim bạch ngân, cũng có thể đến giúp không ít người.

Matthew một đường từ khách sạn đại sảnh trong đi qua, không thiếu phóng viên đều đầu đến chú ý ánh mắt, nháy mắt trở thành khách sạn trong đại sảnh tiêu điểm sở tại, còn có chút phóng viên chủ động cùng hắn chào hỏi.

“Tiểu Lý, người nọ là ai?”

Khách sạn đại sảnh trong góc hẻo lánh, một để màu đen tóc ngắn trung niên nhân hỏi đối diện một không đến ba mươi tuổi trẻ tuổi nhân,“Giống như rất có danh a? Vẫn là nạn dân thự chuyên viên trợ lý tự mình mang theo tới được?”

Gọi là Tiểu Lý trẻ tuổi nhân cũng chú ý tới bên kia, cười nói,“Lão Vương, ngươi này vài năm chỉ chú ý xã hội tình hình chính trị đương thời, chỉ cần hơi chút xem điểm giải trí tin tức liền biết hắn là ai .”

Lão Vương hảo kỳ hỏi,“Giải trí tin tức? Nào một hàng a?”

Tiểu Lý chỉ chỉ Matthew bên kia,“Hollywood điện ảnh ngôi sao?”

“Điện ảnh ngôi sao? A......” Lão Vương tuổi lớn, lão một đời tư tưởng thâm căn cố đế,“Chẳng phải chính là con hát sao?”

“Lời này có nhầm lẫn a.” Tiểu Lý lắc đầu.

Hai người tuy rằng đều là truyền thông công tác giả, nhưng tuổi sai biệt mang đến nhận tri có cự đại bất đồng.

Tiểu Lý nghĩ nghĩ, nói,“Điện ảnh ngôi sao làm đến Matthew - Horner này phân thượng, sớm liền không phải diễn viên đơn giản như vậy.” Hắn nói đơn giản dưới chính mình lý giải sự tình,“Người này gọi Matthew - Horner, Hollywood tối hồng nam ngôi sao, lực ảnh hưởng sớm liền vượt qua giới giải trí. Lão Vương, ngươi biết Forbes danh nhân bảng sao?”

“Có phải hay không muốn mệnh cùng chảy về phía thường xuyên thượng cái kia danh mục?” Lão Vương nhíu mày hỏi.

Tiểu Lý gật gật đầu,“Không sai, chính là cái kia. Bất quá muốn mệnh cùng chảy về phía gần nhất hai năm có thể thượng đều là quốc nội Forbes danh nhân bảng, mà hắn...... Liền này Matthew - Horner, là Forbes thế giới danh nhân bảng khách quen, đã liên tục ba bốn năm xếp hạng ở top 5 , trong đó còn giống như có một hai năm xếp hạng tại danh nhân bảng đệ nhất vị.”

Lão Vương nghiêng đầu nhìn nhìn,“Này danh mục có điểm lực ảnh hưởng.”

“Không chỉ là này mấy.” Tiểu Lý tiếp tục nói,“Nhân tại Mĩ quốc không chỉ là điện ảnh ngôi sao, tại thượng lưu xã hội cũng là đứng đầu nhân vật, dám ở trên truyền thông đem phía trước Nhà Trắng vị kia Tiểu Bush giống tôn tử như vậy mắng.”

Hắn thở dài,“Điện ảnh ngôi sao chỉ là Matthew - Horner một thân phận, hắn vẫn là nổi tiếng từ thiện gia, hoạt động xã hội gia......”

“Hoạt động xã hội gia?” Lão Vương hiển nhiên không thể nào tin được.

“Nghe nói vẫn duy trì nữ quyền vận động, bảo hộ nhi đồng quyền lợi.” Tiểu Lý chạy tình hình chính trị đương thời tin tức phía trước, từng tại một nhà giải trí tạp chí trải qua, đối Hollywood lý giải tương đối nhiều,“Không phải chỉ kêu khẩu hiệu cái loại này, mà là đầu nhập cự ngạch tài chính duy trì, còn nơi nơi tham dự tương quan hoạt động.”

Hắn chỉ chỉ khách sạn đại sảnh,“Lần này chúng ta vì sao lại đây? Còn không phải muốn cùng Liên Hiệp Quốc đoàn đội chạy nạn dân doanh tin tức? Matthew - Horner hiện tại là Liên Hiệp Quốc nạn dân thự thân thiện đại sứ !”

Lão Vương vẫn là không thế nào để ý, dù sao cũng là làm phóng viên , này mấy từ thiện gia, hoạt động xã hội gia hòa thân thiện đại sứ tên tuổi, ở trong mắt hắn cũng chính là treo đầu dê bán thịt chó mà thôi.

“Lại nói trọng yếu nhất một điểm.” Tiểu Lý chậm rãi nói,“Căn cứ Forbes tạp chí tính toán, Matthew - Horner thân gia bảo thủ nhất cũng vượt qua 5 ức dollar.”

“Bao nhiêu?” Lão Vương nhanh chóng đỡ lấy kính mắt,“Ngươi nói bao nhiêu?”

Tiểu Lý vươn ra một bàn tay, tại lão Vương trước mặt lung lay,“Năm ức dollar ! chỉ nhiều không ít !”

Lão Vương nháy mắt không nói gì, làm một trên quốc tế chạy tình hình chính trị đương thời tin tức phóng viên, như thế nào sẽ không biết năm ức dollar đại biểu cho cái gì.

“Ức vạn...... Ức vạn phú hào a......” Hắn thì thào nói nhỏ.

Tại lão mĩ như vậy một thương nghiệp quốc gia, ức vạn phú hào năng lượng có thể so quốc nội lớn hơn.

Lão Vương ánh mắt chuyển hướng trước khách sạn đài bên kia, ánh mắt rơi xuống đang tại giải quyết vào ở thủ tục Matthew trên người, này đích xác không phải phổ thông điện ảnh ngôi sao a.

“Hiện tại đều tháng tư phân .” Tiểu Lý chính mình ở nơi đó nói thầm,“Nghe nói Matthew - Horner tháng sau muốn đi quốc nội làm [ Fast and Furious 4] lần đầu, ta còn không biết có thể hay không về nước, bỏ qua liền rất đáng tiếc .”

Trước đài bên kia, Matthew giải quyết hảo thủ tục, Gutierrez trợ lý cho hắn một phần nhật trình biểu, lễ phép cáo từ ly khai.

Lại có mấy cái phóng viên lại đây chào hỏi, Matthew nhất nhất đáp lại, này mấy phóng viên đều phải đi theo Liên Hiệp Quốc đoàn đội tập thể hành động, cũng là có thể hấp dẫn hắn tự mình đến Phi Châu trọng yếu nhân tố.

Thế giới này xác thật có rất nhiều nhân làm hảo sự không lưu danh, nhưng hắn không phải như vậy vô tư nhân, nếu làm là hảo sự, lưu lại danh cũng đúng lý hợp tình.

Chạy xã hội tình hình chính trị đương thời phóng viên, so sánh giải trí phóng viên đến nói, muốn thu liễm một ít, cũng không xuất hiện đi lên vây đổ Matthew cái loại này tình huống, hơn nữa theo sau muốn cùng nhau xuất phát đi Kenya cùng Somalia biên cảnh nạn dân doanh, có chính là phỏng vấn cơ hội.

Matthew tại vài danh bảo tiêu hiệp trợ dưới, cầm hành lý đi lên trên thang máy vào ở tầng, đi đến phòng tìm ra di động, phía trước bởi vì cưỡi chuyến bay đóng máy, ở trên xe cũng quên , cho tới bây giờ mới nghĩ đến.

Mở ra di động, xem xét một chút hộp thư, trừ Helen - Hermann phát tới được một điều nhắn lại, tạm thời không có mặt khác tin tức.

Helen - Hermann nhắc nhở hắn,[ Inception ] kịch tổ sửa đổi quay chụp kế hoạch, sẽ ở London nhiều dừng lại một đoạn thời gian, chờ hắn Phi Châu hành sau khi kết thúc, không cần đi phía trước nói hảo Paris, mà là trực tiếp đi London cùng kịch tổ hội hợp.

Hồi phục một điều tin tức, Matthew đi trước xung tắm đổi thân khô mát quần áo, Nairobi mặc dù có Phi Châu tiểu Paris mĩ dự, đến thời tiết xa so Paris nóng bức, mà là là điển hình khí hậu biển, nóng ướt không khí dễ dàng liền có thể để người ngộ ra một thân mồ hôi.

Vừa đổi hảo quần áo, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên.

Matthew có chút buồn bực, lúc này ai sẽ đến tìm chính mình? Liên Hiệp Quốc phương diện, Gutierrez trợ lý đã đem nhật trình biểu cho hắn , nên nói cũng tất cả đều nói, liền chờ hậu thiên xuất phát.

Đi đến cửa, hắn ghé vào trên mắt mèo ra bên ngoài nhìn thoáng qua, ngoài cửa đứng một tóc nâu thiếu nữ, gợi lên trên khóe miệng treo độc hữu dấu hiệu tính tươi cười.

Đây là...... Emma - Watson?

Matthew lập tức kéo ra cửa phòng, Emma - Watson liền đứng ở hắn đối diện.

Emma - Watson mặc T-shirt quần cụt, một bộ ở nhà trang điểm, hoảng thân thể hỏi,“Nhìn thấy ta kinh hỉ sao?”

“Ngươi như thế nào ở trong này, Emma?” Matthew hảo kỳ hỏi.

Hắn vội vàng nhường ra trước cửa, làm thỉnh thủ thế,“Tiến vào nói đi.”

Emma - Watson lắc lư vào căn hộ, Matthew hướng đối diện phòng khoát tay, ý bảo không có chuyện.

Mở cửa thời điểm hắn liền thấy được, đối diện cửa phòng mở một khe hở, Braun - Williams liền tại phía sau cửa chú ý bên này.

Matthew đóng lại cửa phòng, đi theo Emma - Watson mặt sau vào căn hộ phòng khách, đem còn chưa kịp thu thập rương hành lý kéo đến một bên, còn nói thêm,“Emma, tùy tiện tọa.”

Emma - Watson ngồi ở trên một chiếc sô pha đơn, khơi mào một bên khóe miệng, hỏi,“Của ta vấn đề ngươi còn chưa trả lời đâu.”

Matthew ngồi ở nàng bên cạnh, nói,“Kinh hỉ ! có thể ở Phi Châu nhìn thấy ngươi, ta đều không biết hình dung như thế nào ta hiện tại hảo tâm tình.” Hắn ngay sau đó hỏi,“Ngươi như thế nào cũng đến Kenya ?”

“Ngươi quên?” Emma - Watson nhắc nhở nói,“Ta là phụ nữ cùng nhi đồng ngân sách hội đại sứ.”

Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Ta đến phía trước liền biết ngươi sẽ đến, cố ý không liên hệ ngươi, chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ, ta sớm liền để người tại đại sảnh chỗ đó chú ý ngươi , ngươi tiến vào khách sạn ta liền biết ngươi đến.”

Matthew nghĩ tới, lần này hoạt động, không chỉ là nạn dân thự, còn có Liên Hiệp Quốc mặt khác một ít cơ cấu.

Hai người trong gian phòng hàn huyên một hồi, nhìn thấy thời gian tiếp cận chạng vạng, Matthew mời Emma - Watson cùng nhau đi xuống ăn tối cơm.

Đáng tiếc, Emma - Watson buổi tối cùng ngày mai đều phải tham dự phụ nữ nhi đồng ngân sách hội một ít hoạt động, bằng không hai người có thể cùng nhau tại Nairobi đi dạo .

Bất quá, hậu thiên bọn họ sẽ cùng nhau đi nạn dân doanh.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 730: Nhà Từ Thiện

Nổ vang tiếng motor dọa chạy vô số động vật, xóc nảy chạy qua bánh xe kích khởi đầy trời bụi đất, một chi thật dài đoàn xe ở trên thảo nguyên tung hoành bôn trì, trong lúc chằng chịt phân bố võ trang quân xe, đánh mất rất nhiều người rục rịch tâm tư, ở trên phiến thổ địa này, trọng hỏa lực trang bị so Liên Hiệp Quốc cờ xí dùng tốt nhiều.

Rất nhanh, đoàn xe dừng ở một mảng lớn do lều trại cùng giản đơn phòng ốc tạo thành cắm trại khu cửa.

Matthew dẫn đầu xuống xe, Emma - Watson từ bên kia trên cửa xe nhảy xuống, nhìn liếc mắt nhìn không đến chỗ cuối nơi đóng quân có điểm ngẩn người.

“Làm sao?” Matthew đi đến nàng bên cạnh, quan tâm hỏi,“Xóc nảy khó chịu.”

Emma - Watson lắc lắc đầu, nói,“Ta lần đầu tiên nhìn thấy nạn dân doanh.” Nàng có thể nhìn thấy nạn dân doanh gian quần áo tả tơi đi lại một vài người, chỉ có mười chín tuổi nữ hài đồng tình tâm xa so Matthew muốn phong phú,“Bọn họ thoạt nhìn đều thật đáng thương a.”

Matthew lại không có nói tiếp, so với Emma - Watson loại này lần đầu tiên đến Phi Châu nhân, hắn này hướng Phi Châu nạn dân, phụ nữ cùng nhi đồng quyên tặng đại lượng vật tư nhân, đối với thực tế tình huống càng thêm lý giải.

Thực cảnh tình huống xa so thoạt nhìn phức tạp, nhưng trong lúc nhất thời Matthew cũng không biết nên như thế nào nói lên.

Đi theo phần đông truyền thông phóng viên lúc này bận rộn lu bù lên, liền tại Matthew bên cạnh phía trước cách đó không xa, một danh nữ phóng viên cùng nàng nhiếp tượng sư đã lấy nạn dân doanh cửa làm bối cảnh bắt đầu quay chụp.

“Tại toàn bộ Phi Châu, tổng cộng có 240 vạn nạn dân ở tại hai mươi hai quốc gia ước chừng 200 nhiều nạn dân doanh địa trong. Rất nhiều nạn dân tại trải qua đào vong, đến nạn dân doanh sau khuyết thiếu mưu sinh thủ đoạn, cơ hồ hoàn toàn dựa vào quốc tế viện trợ......”

“Nhiều người như vậy?” Emma - Watson nghe được phóng viên mà nói, không khỏi hỏi Matthew,“Chỉ dựa vào quốc tế cứu viện có thể ngao xuống dưới sao? Thời gian dài quốc tế cơ cấu cũng chống đỡ không nổi đi? Vì sao không nghĩ biện pháp tự lực cánh sinh?”

Matthew lắc đầu, nói,“Địa phương khác ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, bất quá Dadaab nạn dân doanh bên trong, không chỉ là Somalia nạn dân.”

“A?” Emma - Watson hảo kỳ,“Không phải nói nơi này chuyên môn thu dụng Somalia nạn dân sao?”

“Ân...... Nghe nói còn có rất nhiều Kenya nhân.” Matthew khẽ lắc đầu.

Emma - Watson càng kỳ quái ,“Kenya không phải Đông Phi ổn định nhất cùng sung túc quốc gia sao?”

Matthew lo lắng tự thân thành kiến sẽ ảnh hưởng đến Emma - Watson, cũng không có chi tiết giải thích, chỉ là nói,“Một hồi đi vào trước xem xem đi, chuyển một vòng đi ra ngươi đại khái liền minh bạch .”

Gutierrez trợ lý lúc này lại đây kêu Matthew, phụ nữ cùng nhi đồng ngân sách hội nhân cũng lại đây tìm Emma - Watson.

Liên Hiệp Quốc đoàn đội cũng chia thành hai bộ phận, một bộ phận là nạn dân thự cùng lương thực kế hoạch thự, một bộ phận là vệ sinh tổ chức cùng phụ nữ cùng nhi đồng ngân sách hội.

Matthew đương nhiên là theo tiền một bộ phận hành động, này đoàn đội Gutierrez là tối cao người phụ trách, Matthew cùng hắn vẫn bị vây ở đội ngũ phía trước nhất, mặt sau cùng an toàn bảo vệ nhân viên cùng nhất đại phiếu phóng viên.

Đội ngũ tiến vào nạn dân doanh, dọc theo lều trại gian đường hướng phía trước đi, nạn dân doanh quản lý phương trước đó làm không thiếu công tác, này đường đất tối thiểu tương đương bằng phẳng.

Gutierrez hiện tại là nạn dân thự cao cấp chuyên viên, cũng chính là tối cao người phụ trách, nạn dân doanh là hắn lệ thuộc trực tiếp công tác, hơn nữa làm một cố ý tổng thư ký nhân, đối đãi lần này thực địa khảo sát phi thường nghiêm túc.

Đồng dạng, Matthew cần từ thiện gia cùng hoạt động xã hội gia linh tinh thân phận cùng danh hiệu, bồi tại Gutierrez bên cạnh càng là đầy mặt nghiêm túc.

Ra vẻ loại sự tình này, với hắn mà nói rất lơ lỏng bình thường .

Trải qua một đôi bởi vì đồ ăn bị đoạt mà khóc rống tổ tôn bên cạnh khi, Matthew cố ý khiến phiên dịch lại đây, chi tiết hỏi thăm tình huống, hơn nữa đúng lúc giải quyết bọn họ vấn đề.

Đương nhiên, này mấy tất cả đều bị phóng viên máy quay phim màn ảnh quay chụp xuống dưới.

Dù cho kia vài xã hội tình hình chính trị đương thời phương diện phóng viên không muốn chụp cũng không thành vấn đề, Helen - Hermann thuê một đội ngũ, sớm liền trà trộn vào Liên Hiệp Quốc truyền thông phỏng vấn đội ngũ mặt phải.

Gặp nạn dân thự hỗ trợ, điểm này rất dễ dàng liền có thể làm đến.

Matthew tự nhận là giác ngộ phi thường cao, làm hảo sự nhất định phải tuyên truyền, như vậy mới có thể hấp dẫn càng nhiều người làm hảo sự không phải?

Diễn trò đương nhiên muốn làm nguyên bộ.

Theo sau, Matthew tại phần đông máy quay phim màn ảnh chú ý dưới, lại chui vào mấy cái trong lều trại.

Một đám hài tử phân ăn một điểm đồ ăn, trên đồ ăn tràn đầy tro bụi cùng dơ bẩn......

Một đám xếp hàng đợi lấy đồ ăn nạn dân, bọn họ dưới ánh mặt trời chói chang chờ đợi phân phát đồ ăn......

Matthew cùng Gutierrez vòng quanh nạn dân khu một tiểu khu vực dạo qua một vòng, trọng điểm hỏi thăm lão nhân, nhi đồng cùng phụ nữ sinh hoạt trạng huống.

Đặc biệt là Matthew, còn chuyên môn cầm một quyển vở, đem phiên dịch từng nói lời nhớ xuống dưới.

Cái kia gọi là lão Vương phóng viên tâm tư linh mẫn, chuyên môn tìm một cơ hội, thừa dịp Matthew cúi đầu hỏi thăm một người da đen nhi đồng, giơ tay lên cầm máy quay phim, chụp xuống hắn trong tay Notebook.

“Chụp đến cái gì ?” Tiểu Lý phát hiện , thấu lại đây hỏi,“Cái gì tuyệt mật nội dung.”

Lão Vương mở ra hồi phóng, nhìn hình ảnh trong trên Notebook rậm rạp dày đặc ghi lại các loại nhu cầu vật tư, không khỏi thở dài, nói khẽ với Tiểu Lý nói,“Dù cho biết nhân gia là tại ra vẻ, cũng không thể không bội phục.”

Nói tới đây, hắn đem máy quay phim đưa cho Tiểu Lý,“Chính mình xem xem đi.”

Tiểu Lý nhìn thoáng qua, nói,“Hắn không chỉ là ra vẻ, mà là thật tại làm việc.” Hắn trầm ngâm một hồi, còn nói thêm,“Lão Vương, mặc kệ hắn phải chăng vì thanh danh, nhưng hắn sở tác sở vi......”

Hắn chỉ chỉ nạn dân doanh màu xám trắng lều trại,“Đúng là giúp những người này.”

Đột nhiên, đang tại đi tới đội ngũ ngừng lại, chỉ thấy phía trước hàng trăm hắc nhân ngăn ở đội ngũ mặt trước nhất, đội ngũ bên trong nhân viên bảo vệ đề cao cảnh giác, phiên dịch cũng tiến lên trao đổi.

“Sao thế này?” Lão Vương nhanh chóng dừng lại cước bộ,“Các Hắc thúc thúc muốn ồn ào sự?”

Hắn tại Phi Châu công tác nhiều năm, biết rất nhiều nạn dân thực ra cũng không phải nạn dân.

Tiểu Lý cũng có chút buồn bực, từ trong đám người kiễng chân hướng phía trước nhìn lại, phát hiện Matthew - Horner đột nhiên đi tới kia vài hắc nhân phía trước, phiên dịch nói vài câu sau, kia vài hắc nhân một đám phảng phất phi thường kích động bộ dáng.

Phía trước rất nhiều phóng viên đều đi đến phía trước đi chụp ảnh cùng ghi hình, lão Vương cùng Tiểu Lý cũng vội vàng đuổi kịp, rất nhanh liền biết rõ sự tình ngọn nguồn.

Nguyên lai, này mấy đến từ Somalia nạn dân này vài năm gián tiếp thụ Matthew - Horner từ thiện ngân sách hội hàng loạt vật tư viện trợ, có vài người hài tử nếu không phải Matthew - Horner phụ nữ nhi đồng ngân sách hội đúng lúc ra tay, e đã chết mất.

Những người này là chuyên môn lại đây hướng Matthew - Horner biểu đạt cảm tạ .

Nhìn Matthew - Horner cùng kia vài hắc nhân nhất nhất ôm, lại ôm lấy một người da đen tiểu hài tử, không hề có khúc mắc cùng mấy hắc nhân trưởng giả nói chuyện, Tiểu Lý không tự giác giơ lên máy ảnh, đem này mấy tất cả đều vỗ xuống.

“Đây mới là thật làm từ thiện a.” Hắn vừa chụp vừa nói thầm,“Liền tính là tại ra vẻ, có thể khiến nhiều người như vậy phát ra từ nội tâm cảm tạ, hắn cũng coi như được là một chân chính từ thiện gia .”

Lão Vương cũng tại lấy tay cầm máy quay phim quay chụp, sau khi nghe được gật gật đầu,“Này quỷ lão xác thật gọi người nhìn với cặp mắt khác xưa a.”

Tiểu Lý còn nói thêm,“Lại xem xem quốc nội kia bang làm từ thiện , chênh lệch quá lớn.”

“Ngươi này ý tưởng không tốt.” Lão Vương không tán đồng, vừa chụp vừa nói,“Có điểm sính ngoại.”

Tiểu Lý quay đầu nhìn lão Vương liếc nhìn, nói,“Ta nói là lời thật a, quốc nội có nào ngôi sao có thể giống Matthew - Horner như vậy? Có nào ngôi sao làm từ thiện có thể làm đến Phi Châu đến?”

Lão Vương lắc đầu,“Vì cái gì muốn đến Phi Châu làm từ thiện?” Hắn hừ một tiếng,“Chúng ta làm từ thiện đầu tiên muốn chú ý chúng ta chính mình nhân, này mấy các Hắc thúc thúc chết sống, vẫn là khiến quỷ lão bận tâm đi.”

Nghe nói như thế, Tiểu Lý đầu tiên là ngẩn người, sau đó não tắc đốn khai, đối lão Vương vểnh một chút ngón cái,“Có đạo lý !”

Theo sau, hắn lại thở dài,“Này mấy hắc nhân, có bộ phận thật sự......”

Có người từ hai người bên cạnh đi qua, Tiểu Lý lo lắng khả năng nghe hiểu trung văn, không có lại tiếp tục nói tiếp.

Matthew đứng ở mấy trăm danh cảm kích hắn hắc nhân phía trước, khiến phóng viên tận tình chụp ảnh, đây không phải trước đó an bài , mà là hắn hai ngân sách hội này vài năm xác thật cứu tế không ít người, so với Liên Hiệp Quốc từ thiện cơ cấu, hắn từ thiện quỹ hội hòa phụ nữ nhi đồng từ thiện ngân sách hội đại bộ phận thời gian lo liệu cứu cấp không cứu nghèo nguyên tắc, cứu trợ rất nhiều tại sinh tử bên cạnh nhân, đặc biệt là nhi đồng.

Những người này là phát ra từ nội tâm cảm tạ hắn.

Xác thật, hắn làm từ thiện mục đích tính phi thường cường, điểm xuất phát một điểm đều không thuần túy, khẳng định là rất nhiều vệ đạo sĩ khinh bỉ đối tượng, nhưng ai cũng không thể phủ nhận, hàng loạt xuất từ hắn ngân sách hội tài chính, giúp rất nhiều nhân.

Nếu trả giá , Matthew tự nhiên muốn tìm kiếm điểm hồi báo.

Cho nên, đứng ở nhất chúng bị cứu tế đối tượng trung gian chụp ảnh chung, chế tạo tin tức bạo điểm cùng tích lũy aura hiệu ứng thời điểm, Matthew một điểm đều không chột dạ.

Bởi vì này là hắn làm đại lượng công tác sau được đến .

Chụp ảnh chung kết thúc, Matthew cùng Gutierrez cùng những người này phất tay cáo biệt, tiếp tục triều nạn dân doanh chỗ sâu xuất phát, so với lần trước đến khi, Dadaab nạn dân doanh lớn hơn rất nhiều.

Hơn nữa hắn còn tại nạn dân doanh trông được đến rất nhiều đặc thù tình huống, cũng nghe đến chung quanh nhân nghị luận, lại không có nhiều lời.

Dù cho có Liên Hiệp Quốc duy trì trật tự, nạn dân doanh cũng không phải một phương tịnh thổ.

“Thân phận thẩm định”,“Chấp hành đồng bọn”,“Có lý do sợ hãi” Đợi đã (vân vân), trở thành Matthew thường xuyên nghe được từ ngữ.

Dadaab nạn dân doanh là trên thế giới khổng lồ nhất nạn dân doanh,1991 năm Liên Hiệp Quốc nạn dân thự bắt đầu chỉnh hợp trốn thoát nội chiến Somalia nhân, tiến tới thành lập lên phi chính thức điểm định cư cũng hình thành này tòa nạn dân doanh.

Phát triển đến hôm nay, nạn dân doanh bên trong quan liêu cơ cấu cùng cực nóng như vậy để người cảm thấy hít thở không thông.

Hôm nay, nạn dân doanh trung trừ không thể về nhà Somalia nhân, còn tràn ngập hàng loạt Kenya nhân, rất nhiều có hợp pháp thân phận Kenya nhân, không biết như thế nào liền hỗn thành Somalia nạn dân.

Nhưng như vậy vấn đề không phải Matthew có thể giải quyết , hắn sẽ không ngốc đến hỏi đến vài câu, vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng.

Liên nạn dân thự cũng khó mà giải quyết vấn đề, lại càng không cần nói hắn .

Dạo qua một vòng, từ nạn dân thự đi ra, đoàn người lại lái xe đến phi thường tới gần Somalia biên cảnh tuyến một tòa thành trấn, xem xong bởi vì chiến tranh không nhà để về nhi đồng.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 731: Cấp Bách

Thái Dương chuyển hướng về phía phía tây, một nhà nhi đồng phúc lợi viện đình viện trong, rất nhiều hắc nhân cô nhi ngồi xuống đất, cao hứng phấn chấn chia sẻ khảo sát đoàn mang đến một ít tiểu lễ vật, phảng phất chiếm được thế gian lớn nhất khoái hoạt, một đám lộ ra thỏa mãn tươi cười.

Không còn có so này càng thích hợp màn ảnh bối cảnh vẽ.

Matthew ngồi ở phía trước cách đó không xa trên ghế, lấy trên mặt cỏ hắc nhân cô nhi làm bối cảnh, đang tại nhận truyền thông phóng viên phỏng vấn.

Không chỉ là hắn, liền tại mấy chục mét ngoại địa phương, Emma - Watson cũng tại làm cùng loại công tác.

Nói lên, chân chính đem hắc nhân nhi đồng làm bối cảnh, đem cá nhân hình tượng tuyên truyền làm đến cực hạn , vẫn là vị kia Wales vương phi, chung quy này mấy cũng là nàng có thể thắng được “Nhân dân vương phi” danh hiệu cơ sở chi nhất.

So với vị kia Wales vương phi, Matthew cảm giác chính mình càng hẳn là yên tâm thoải mái, trừ có thể mang đến công chúng hiệu ứng tuyên truyền, hắn hai ngân sách hội sở móc ra tiền, so với đối phương muốn nhiều ra mười mấy lần.

Ngồi ở chỗ này, ngẫu nhiên quay đầu nhìn một cái màu da ngăm đen hắc nhân nhi đồng, trả lời các phóng viên đưa ra một đám vấn đề, Matthew giật mình gian cũng cho rằng chính mình là chân chính từ thiện gia .

Lão Vương cùng Tiểu Lý cũng tại nhất chúng phỏng vấn Matthew phóng viên trong, hai người tiếng Anh trình độ phi thường tốt, nghe được này vị Hollywood đại minh tinh lời nói ra khỏi miệng, cũng nhịn không được nhấc tay đặt câu hỏi.

Matthew sớm liền thấy được tóc đen mắt đen hai vị phóng viên, từ ngoại mạo cũng đại khái có thể đoán được bọn họ đến từ nơi nào.

Nhìn thấy này hai người nhấc tay, hắn hướng bên cạnh nạn dân thự quan viên ý bảo một chút, vị kia nạn dân thự quan viên lập tức điểm danh khiến lão Vương hỏi.

“Matthew - Horner tiên sinh, ngươi hảo.” Lão Vương thuộc về một truyền thống lạc hậu xã hội tình hình chính trị đương thời phóng viên, vấn đề có nề nếp,“Ngươi cho rằng Phi Châu nạn dân vấn đề sinh ra căn nguyên ở nơi nào? Hẳn là như thế nào giải quyết?”

Loại này vấn đề? Matthew nhíu nhíu mày, có vẻ hẳn là đi hỏi Liên Hiệp Quốc tổng thư ký hoặc là Gutierrez càng thích hợp đi?

Bất quá, vấn đề đều hỏi ra đến, hắn cũng không lảng tránh, nghĩ nghĩ, hồi đáp,“Phi Châu địa khu chiến loạn cùng tự nhiên tai họa tần phát, tôn giáo xung đột cùng chính trị đấu tranh phá hư dân tộc đoàn kết, tạo thành quốc gia phân liệt cùng chủ nghĩa nhân đạo tai nạn.”

Cùng loại vấn đề, vẫn là không làm khó được hắn .

Đối phương hỏi ngay ngắn, hắn trả lời đồng dạng tiêu chuẩn,“Đa số Phi Châu quốc gia trường kỳ vì nạn dân vấn đề khốn nhiễu, quốc tế xã hội ứng giúp Phi Châu dự phòng xung đột, hòa bình giải quyết tranh chấp, duy trì này giảm bần cùng phát triển.”

Đương nhiên, này mấy cách thức hóa trả lời sau, Matthew cũng không quên tiếp tục hướng chính mình trên mặt đồ kim,“Quá khứ một năm, của ta hai ngân sách hội tăng lớn khẩn cấp nhân đạo cứu trợ, nhưng tại tài chính cùng nhân trên tay gặp phải nghiêm trọng thiếu.”

Nghe được này một loạt tiêu chuẩn cách thức trả lời, lão Vương cũng không biết vì sao, này mũi cao mắt sâu quỷ lão, thế nhưng cho hắn một loại xem bảy giờ tin tức tiết mục cảm giác.

Còn không đợi lão Vương tưởng minh bạch, Matthew lại nghĩa chính ngôn từ nói,“Chúng ta tất yếu tăng mạnh đoàn kết, trách nhiệm cùng đam, cộng đồng ứng đối nạn dân vấn đề cùng nhân đạo nguy cơ. Phi Châu địa khu trường kỳ gặp nghiêm trọng nhất chủ nghĩa nhân đạo nguy cơ, còn gặp phải nghèo khó, Ebola tình hình bệnh dịch, bệnh Aids, nợ nần, khí hậu biến hóa đẳng vấn đề phức tạp. Nếu quốc tế xã hội không coi trọng Phi Châu nạn dân vấn đề, đem tạo thành càng lớn chủ nghĩa nhân đạo nguy cơ.”

Lão Vương cái loại này xem bảy giờ tin tức cảm giác càng đậm .

“Ngươi cho rằng giải quyết như thế nào?” Lão Vương lại nhịn không được hỏi.

Matthew hơi châm chước, nói,“Ta có bốn điểm chủ trương ! một là tăng lớn đối Phi Châu nạn dân vấn đề đầu nhập, các phương diện đúng lúc, đủ ngạch thực hiện viện trợ hứa hẹn. Hai là tăng mạnh phối hợp, đề cao nạn dân cứu trợ hành động công hiệu. Ba là kiên trì khách quan, trung lập cùng nhân đạo nguyên tắc, tránh cho nạn dân vấn đề chính trị hóa. Tứ là kiên trì hòa bình giải quyết tranh chấp, coi trọng dự phòng xung đột, tiêu trừ sinh ra nạn dân căn nguyên.”

Lão Vương nghe xong lại ngẩn người, chẳng lẽ này quỷ lão lại đây phía trước đột kích quan khán vài ngày bảy giờ tin tức? Đương cái gì Hollywood ngôi sao a? Nhanh chóng đổi quốc tịch, đi bảy giờ tin tức đương làm MC đi !

Đối diện phóng viên hỏi phi thường cao lớn thượng, Matthew trả lời đồng dạng cao lớn thượng, có loại thế như trút nước cảm giác.

Về phần một hỏi một đáp có phải hay không lời nói rỗng tuếch, kia liền không ở hắn suy xét trong phạm vi , bởi vì hắn kế tiếp sẽ có một chút thực tế hành động muốn tuyên bố, cũng không phải chỉ nói không làm.

Kế tiếp vấn đề đứng lên là Tiểu Lý, so với lão Vương cố hóa tư tưởng cùng lão diễn xuất, Tiểu Lý thuộc về một đời mới càng thêm thiết thực phóng viên.

Hắn hỏi,“Horner tiên sinh, ngươi cho rằng trước mắt nạn dân vấn đề cần nhất giải quyết là cái gì?”

Matthew tưởng cũng không có tưởng, liền trả lời nói,“Phụ nữ cùng nhi đồng vấn đề, nhất là nhi đồng vấn đề.”

Này đáp án có chút ra ngoài lão Vương đoán trước, hắn còn tưởng rằng Matthew lại sẽ nói ra bảy điểm đương tin tức bàn đáp án đi ra đâu.

Đối phương hỏi thực thiết thực, Matthew đương nhiên cũng sẽ không chỉnh chút thế như trút nước đáp án.

“Liền lấy chúng ta trước mắt ở Kenya đến nói đi, nơi này nạn dân vượt qua một nửa là phụ nữ cùng nhi đồng, nhi đồng tổng chiếm so đạt tới một phần ba.”

Hắn ngữ khí tương đương trầm trọng,“Nạn dân nhi đồng gặp phải vấn đề phi thường nghiêm trọng, bọn họ khuyết thiếu thực vật cùng nước đẳng tài nguyên, tuyệt đại đa số đều xuất hiện dinh dưỡng bất lương hoặc lây nhiễm bệnh sốt rét đẳng bệnh trạng. Của ta hai ngân sách hội ban sơ hai năm đầu nhập vào hơn một ngàn vạn dollar dùng cho giúp nhi đồng, nhưng cũng chỉ có thể đến giúp trong đó một tiểu bộ phận, hơn nữa chỉ là cam đoan bọn họ có thể sinh tồn đi xuống.”

Nghe được Matthew lời nói ra khỏi miệng, các phóng viên cũng dần dần trở nên nghiêm túc, bởi vì mặc kệ điểm xuất phát như thế nào, đối diện này nhân thật giúp quá nhiều nhân.

Loại này nhân đáng giá tôn kính, cũng đáng được bọn họ dùng trong tay bút cùng máy ảnh đi tán dương.

“Nhi đồng vấn đề cấp bách......” Matthew quay đầu nhìn sau lưng trên mặt cỏ hi nháo kia vài cô nhi nói,“Bọn họ giáo dục vấn đề đồng dạng trọng yếu !”

Khả năng là phỏng vấn kết thúc, Emma - Watson lúc này đi tới, liền đứng ở Matthew đối diện, đám kia phóng viên phía sau.

Matthew nhìn Emma - Watson liếc nhìn, tiếp tục nói,“Nạn dân nhi đồng giáo dục ảnh hưởng sâu xa, hiện tại Dadaab nạn dân doanh vượt qua 95% nhi đồng không thể nhận giáo dục.”

Hắn xòe tay, ngữ khí dị thường trầm trọng,“Các vị, này ý nghĩa cái gì?”

Emma - Watson nhìn Matthew, dần dần lộ ra tự hỏi thần sắc, làm một học bá cao tài sinh, nàng đã ý thức được , loại tình huống này quá khủng bố .

Matthew phi thường nghiêm túc nói,“Tương lai này một nhóm người, thậm chí bọn họ quốc gia, vẫn đem bị vây ở nguy hiểm bên cạnh !”

Ở đây mọi người nháy mắt trầm mặc, ngay cả lão Vương loại này không xem trọng ảnh thị ngôi sao nhân, đều không điểm tạm dừng đầu, bởi vì đối diện nhân nói được rất có đạo lý .

Thế giới này giáo dục tồn tại như vậy như vậy vấn đề, nhưng không nhận qua chính quy giáo dục thất học, muốn thay đổi vận mệnh khả năng phi thường thấp.

Bọn họ thế tất giống phụ bối như vậy tiếp tục tại nghèo khó cùng cảnh đói khát thượng giãy dụa, nếu nào đó quốc gia đại bộ phận nhi đồng đều là như vậy, này quốc gia tương lai có thể nghĩ.

Nháy mắt, bọn họ trong mắt Matthew thân ảnh cao lớn lên.

Này nhân vi từ thiện, rõ ràng làm rất nhiều công tác.

Emma - Watson nhìn Matthew, thói quen tính khơi mào khóe miệng chậm rãi phóng thấp, so với Matthew, nàng thật là quá non .

Tại từ thiện cùng phụ nữ nhi đồng vấn đề bên trên, nàng còn có quá dài lộ muốn đi, may mà bên cạnh liền có Matthew như vậy một học tập hảo tấm gương.

Nói lên, nàng toàn bộ đoàn đội cũng không bằng Matthew, lần này đến Phi Châu ra vẻ, chuẩn bị rất không đầy đủ .

Lại có một phóng viên đứng lên hỏi,“Matthew - Horner tiên sinh, ngươi nói này mấy xác thật là cấp bách, xin hỏi ngươi có thực tế ứng đối thi thố sao?”

Nghe được này trước đó thiết lập hảo vấn đề, Matthew nhìn cái kia phóng viên liếc nhìn, đối phương chính là Helen - Hermann tìm đến vị kia.

Vấn đề này hắn sớm liền chuẩn bị tốt đáp án, lập tức chậm rãi nói,“Của ta hai từ thiện ngân sách hội đang tại trù tính tài chính, chế định mục đích tính phương án, trước mắt đã cùng Liên Hiệp Quốc nạn dân thự cùng phụ nữ nhi đồng ngân sách hội thành lập chặt chẽ hợp tác quan hệ, chuẩn bị từ tháng sau bắt đầu, tại nạn dân doanh trung thiết lập trường học, khiến nhi đồng có thể tiếp thụ cơ sở nhất văn hóa giáo dục.”

Tất cả mọi người tại chăm chú nghe, bởi vì Matthew nói không phải lời nói rỗng tuếch.

“Giới hạn trong các loại điều kiện, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể cung cấp tiểu học giai đoạn sơ cấp giáo dục.” Matthew nói được đều là tình hình thực tế, này mấy phóng viên tại nạn dân doanh tham quan qua, nếu hắn nói làm cái gì oanh oanh liệt liệt hoạt động, không có người sẽ ngốc hồ hồ tin tưởng,“Ta cũng hi vọng các vị có thể thông qua sở tại truyền thông bình đài truyền đạt đi ra ngoài, chúng ta cần đại lượng tình nguyện viên, cần phải có tình yêu người đến giúp này mấy bọn nhỏ.”

Hiện trường đột nhiên im lặng xuống dưới, chỉ có Matthew một người mà nói chung quanh phiêu đãng.

Matthew thanh âm không cao, lại dị thường vang dội,“Một người lực lượng hữu hạn, muốn triệt để giải quyết mấy vấn đề này, chúng ta cần càng nhiều người tham dự tiến vào.”

Emma - Watson trầm mặc nhìn hơn mười mét ngoại Matthew, không khỏi lắc lắc đầu, phía trước tiến vào nạn dân doanh tiền nàng cùng Matthew từng có trao đổi, cho nên nàng không tin Matthew không biết thực tế tình huống, mấy vấn đề này căn bản là không có cách nào khác giải quyết.

Tuy rằng tuổi không lớn, nhưng nàng rất rõ ràng, muốn thay đổi một vài người nhân tính thật sự là quá khó .

Nói đến cùng, Matthew chung quy là tại lợi dụng Phi Châu nạn dân vấn đề vì tự thân tạo thế mà thôi, bất quá thủ đoạn phi thường cao minh, dù cho người khác minh bạch hắn có khác sở đồ, lại cũng nói không ra cái gì đến.

Hôm nay cơ hội khó được, hơn nữa ở đây đều là toàn cầu chủ lưu siêu đại hình truyền thông cùng thông tấn xã phóng viên, bọn họ truyền lại bá tin tức lực ảnh hưởng, xa xa vượt qua giải trí tin tức hạn chế.

Matthew đông lạp tây xả nói nhiều như vậy, dần dần đem đề tài chuyển tới bức thiết nhất cần tuyên truyền hạng mục bên trên,“Vì gom góp càng nhiều tài chính, ta đến phía trước theo ta bằng hữu cùng hợp tác đồng bọn, cũng chính là Skydance ảnh nghiệp David - Ellison tiên sinh đạt thành nhất trí.”

Bởi vì phía trước mà nói, sở hữu phóng viên đều tại tụ tập hội thần nghe, bọn họ tin tưởng Matthew khẳng định sẽ lấy nhất danh tác đi ra.

Matthew thoáng đề cao thanh âm, nói,“Ta cùng David - Ellison tiên sinh liên hợp đầu tư [ Fast and Furious 4] sẽ vào tháng sau trung tuần phát hành, chúng ta sẽ cầm ra này bộ phim sở hữu lợi nhuận, vi phi châu nhi đồng cải thiện giáo dục điều kiện.”

Sở hữu lợi nhuận nghe vào tai rất rung động, nhưng trong đó nhưng thao tác không gian quá lớn.

Matthew cùng David - Ellison cũng không phải ngốc tử, đương nhiên sẽ không làm lỗ vốn mua bán.

Hiện trường bộc phát ra nhiệt lệ tiếng vỗ tay, bao gồm lão Vương cùng Tiểu Lý ở bên trong, sở hữu phóng viên phân phân vỗ tay.

Liên Emma - Watson cũng tại vỗ tay.

Bởi vì so với nàng điểm ấy tiểu thông minh, Matthew làm thật sự là thật cao minh .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 732: Ta Muốn Không Phải Tiền

Màn đêm buông xuống, một ngày hoạt động kết thúc, khảo sát đoàn không có rời đi, mà là lựa chọn ở tòa thành thị này đãi một đêm, nơi này tới gần Somalia biên cảnh, cùng này ban đêm mạo hiểm phản hồi Nairobi, còn không bằng đẳng hừng đông lại đi, chung quy nơi này có một chi chính quy Kenya bộ đội biên phòng đóng quân.

Làm biên cảnh thành thị, khách sạn trụ túc cùng ăn uống điều kiện đương nhiên hảo không đến nơi nào, Matthew đến qua một lần, làm đủ chuẩn bị công tác.

Ẩm thực vấn đề còn dễ nói, lớn nhất phiền toái là trong khách sạn muỗi nhiều lắm.

“May mắn tinh dầu tùy thân mang theo a, lần này còn mang theo khu muỗi dược.” Matthew ngồi ở trong phòng, nghe có điểm gay mũi mùi, muỗi tựa hồ đều từ rộng mở cửa phòng bay đi ,“Quả nhiên là ở nhà lữ hành thiết yếu thuốc hay.”

Lần này lại đây, hắn đưa tặng cho nạn dân doanh cùng cô nhi phúc lợi viện lễ vật trong, liền có rất nhiều tinh dầu cùng dầu cù là.

Từ phản hồi đến xem, các Hắc thúc thúc giống như thực thích này mấy tiểu lễ vật.

“Hắt xì -- hắt xì --”

Cửa phòng đột nhiên truyền đến đánh hắt xì thanh âm, Emma - Watson xuất hiện ở cửa, nhẹ nhàng gõ nhà dưới môn, hỏi,“Matthew, ta có thể đi vào tới sao?”

Matthew vội vàng nói,“Mời vào.”

Emma - Watson bọc một điều thảm mỏng, chỉ có đầu lộ ở bên ngoài, đi đến, nhẹ nhàng xoa mũi, hỏi,“Ngươi trong phòng phun cái gì? Hương vị rất gay mũi.”

“Úc......” Matthew cầm lấy một màu xanh tiểu bình lung lay,“Khu con muỗi dược.”

Emma - Watson nghiêng đầu, cẩn thận ngừng một hồi, lại đến đây nhìn nhìn, nói,“Giống như, giống như ngươi trong phòng không có muỗi?”

Matthew nhún vai,“Đều bị cưỡng chế di dời .”

“Nhanh chóng đóng cửa.” Emma - Watson xoay người đóng lại cửa phòng, nói,“Đừng một hồi lại chạy vào .”

Nàng vài bước đi đến phòng trung ương trước sô pha ngồi xuống, chỉ chỉ trên mặt mấy cái điểm đỏ,“Muỗi nhiều lắm, ta mau bị cắn chết , ta hoài nghi một đêm có thể đem nhân huyết hút khô.”

Matthew nắm lên một hộp lớn tinh dầu cùng một bình khu muỗi dược đặt ở Emma - Watson trước mặt trên bàn trà,“Trong phòng tát một điểm sẽ hảo chút.”

“Đợi lát nữa nói sau đi.” Emma - Watson cầm lấy đến xem xem,“Ta lúc này không tưởng trở về, lại bị cắn mấy cái liền hủy dung , hồi Âu Châu còn có rất nhiều [ Harry Potter ] quảng bá hoạt động muốn tham gia đâu, phấn lót đánh bao nhiêu dày tài năng che khuất?”

Matthew cầm lấy một lọ lạnh trà, đưa cho Emma - Watson,“Ngươi tại ta nơi này đợi một hồi đi, qua hội ta đi ngươi phòng, giúp ngươi phun điểm khu muỗi dược.”

Emma - Watson mắt nhìn xa lạ lạnh trà, hỏi,“Có ăn sao?”

“Cơm tối chưa ăn?” Matthew mở ra rương hành lý, đem chuẩn bị bánh mì tìm đi ra, chọn khẩu vị bất đồng mấy cái đưa cho Emma - Watson,“Chỉ có này bánh mì .”

“Ngươi chuẩn bị thật đầy đủ.” Emma - Watson cũng không khách khí, dỡ ra một bánh mì liền ăn lên.

Matthew thấy nàng đối lạnh trà không có hứng thú, lại từ rương hành lý trung cầm ra một bình nước khoáng đặt ở nàng trước mặt.

Emma - Watson vặn mở bình nước uống một ngụm, mắt nhìn Matthew rương hành lý,“Ngươi sẽ không chuẩn bị nhất rương da đi?”

Matthew gật gật đầu,“Ta đến qua một lần, biết bên này tình huống không tốt lắm, trước lúc xuất phát chuyên môn để người mua .”

Emma - Watson ăn một tiểu bánh mì, lại uống một phần ba bình nước, liền ngừng lại, cùng trong giới kia vài nữ diễn viên như vậy, rõ ràng là tại khống chế hấp thu vào nhiệt lượng.

“Ngươi buổi chiều nói muốn quyên ra [ Fast and Furious 4] toàn bộ ích lợi, sẽ không là thật đi?” Emma - Watson thử hỏi.

Matthew nói như vậy là xuất phát từ rất nhiều phương diện suy xét, chung quy chân chính khống chế quyền tại hắn cùng David - Ellison trong tay, lời kiểu này không thích hợp nói ra, đành phải hàm hồ này từ,“Ta chỉ là đem ánh mắt phóng xa một điểm,[ Fast and Furious ] hệ liệt ta còn tưởng quay chụp rất nhiều bộ.”

Emma - Watson nghiêng đầu nhìn Matthew, hỏi,“Ngươi đầu nhập nhiều như vậy làm từ thiện, đáng giá sao?”

“Ngươi về sau sẽ minh bạch .” Matthew cười cười, không có trực tiếp trả lời, chỉ là nói,“Emma, ta trừ là diễn viên ngoại, vẫn là thương nhân.”

Lời này sau lưng ý tứ, Emma - Watson đương nhiên nghe được đi ra, thương nhân như thế nào sẽ làm thâm hụt tiền mua bán?

Matthew quyên tặng tài chính đều đến từ hắn hai từ thiện ngân sách hội, tuy rằng ngân sách hội có bộ phận tài chính đến từ hắn cá nhân, nhưng càng nhiều đều là mộ tập mà đến.

Này vốn là cao nhất ngôi sao làm từ thiện ưu thế sở tại.

“Emma......” Matthew kéo ra nhất trương ghế sô pha, ngồi ở Emma - Watson đối diện, nói,“Từ hiện tại xã hội phát triển tình thế đến xem, nữ quyền vận động càng ngày càng nghiêm trọng, còn có nhi đồng quyền lợi, này vĩnh viễn đều là gia đình hạch tâm.”

Hắn rất chăm chú nói,“Đem nữ quyền cùng nhi đồng phương diện công ích sự nghiệp kiên trì đi xuống, tạm thời đừng động trả giá cùng thu hoạch, tương lai đối với ngươi có chỗ tốt.”

Emma - Watson khuyết thiếu là kinh nghiệm, nhân lại rất thông minh, nhẹ nhàng gật đầu.

“Đây là một người từng trải tự mình tổng kết ra đến kinh nghiệm.” Matthew còn nói thêm.

“Ta tại Dadaab nạn dân doanh chuyển hai vòng.” Emma - Watson lại thở dài,“Cảm giác Liên Hiệp Quốc tài nguyên, còn có từ thiện cơ cấu tuyệt bút từ thiện tài chính ném tới những người này trên người, thật là lãng phí.”

Matthew trực tiếp hỏi,“Ngươi cũng thấy được?”

Emma - Watson lên tiếng, nói,“Nếu sở hữu quyên tặng cùng Liên Hiệp Quốc gom góp tài nguyên đều dùng tại nạn dân trên người, kia cũng xứng với giá trị, vì sao ta nghe được nhiều người như vậy đang nói...... Còn tại lương thực phân phát xử thấy được rất nhiều tranh chấp, Dadaab nạn dân doanh bên trong vì sao có nhiều như vậy Kenya nhân? Số lượng đều nhanh chiếm được một phần ba .”

Nàng mới mười chín tuổi, ít nhiều có chút kích động,“Kenya không phải Đông Phi xã hội ổn định nhất cùng kinh tế phát triển tốt nhất quốc gia sao?”

Matthew trong lúc nhất thời không đáp lại, bởi vì này chủng tình huống hắn đến phía trước liền biết.

Emma - Watson kỳ quái hỏi,“Matthew, ta tưởng không rõ, người bình thường chạy đến nạn dân doanh bên trong hỗn ăn hỗn uống làm cái gì?”

Matthew lại trầm mặc một hồi, mới nói,“Có ăn uống miễn phí, dù sao cũng dễ chịu hơn vất vả dốc sức làm, dù cho điều kiện kém chút, nhưng không cần làm việc liền có thể lấp đầy bụng.”

“Chẳng lẽ bọn họ liền không muốn cho chính mình sinh hoạt càng tốt một ít, sống được càng có tôn nghiêm một ít sao?” Emma - Watson không phải đang hỏi Matthew.

Nàng cũng không cần nhân trả lời, còn nói thêm,“Chúng ta dọc theo đường đi đi tới, thấy được rất nhiều hoang vu đồng ruộng, đặc biệt là càng tới gần nạn dân doanh càng nhiều, ta nghe phiên dịch nói những người đó đều trà trộn vào nạn dân doanh cọ ăn cọ uống.”

“Ta cũng nghe nói.” Matthew nói.

Này sớm liền không phải bí mật , hắn lại đây phía trước liền nghe Amanda từng nhắc tới, Dadaab nạn dân doanh rất nhiều nạn dân, thực ra căn bản không phải nạn dân.

Emma - Watson hai tay mười ngón cắm vào tóc trung, đem đầy đầu tóc nâu vuốt đến sau đầu, nói,“Nghĩ đến ta gom góp đến vật tư, cũng sẽ phân đến những người này trên đầu, ta liền phi thường ghê tởm.”

Matthew an ủi nói,“Trên thế giới này rất nhiều sự so tưởng tượng muốn phức tạp, đừng vì loại này sự sinh khí. Emma, này không đáng.”

Nghĩ đến hôm nay phái phát ra đi một ít vật tư, Emma - Watson tức giận bất bình,“Phía trước còn có người cùng truyền thông nói, những người này đặc biệt lười, chỉ cần có thể có ngụm ăn sống sót, liền lười lao động, ta khi đó còn chưa tin, hôm nay......”

“Emma !” Matthew ngắt lời của nàng, đi qua vỗ nhẹ nhẹ sợ nữ hài bả vai,“Về sau không cần lại nói lời kiểu này .”

Hắn cố ý nhắc nhở,“Trước mặt ta nói không có việc gì, ngàn vạn đừng tại người khác trước mặt nói lời cùng loại.”

“Ta minh bạch.” Emma - Watson nhẹ giọng nói,“Ta cũng chính là tại ngươi trước mặt mới nói.”

Nàng ngửa đầu nhìn Matthew, nhướn khóe miệng cười cười,“Những lời này sẽ bị nhân an kỳ thị tội danh ở trên người, ta mới sẽ không ở bên ngoài nói đi.”

Matthew gật gật đầu,“Ngươi là thông minh nữ hài.”

Emma - Watson lại buồn rầu nói,“Nhưng ta còn là không thể tiêu tan.” Nàng vẫn là nhìn Matthew, hỏi,“Ngươi làm như thế nào.”

“Có vài thứ không thể tránh khỏi sẽ lãng phí tại không cần thiết trên người, ta cũng vô pháp tránh cho.” Matthew chậm rãi nói,“Bất quá, của ta hai ngân sách hội đều có chuyên nghiệp đoàn đội ở bên này, lo liệu là cứu cấp không cứu nghèo nguyên tắc, thật muốn cứu nghèo mà nói, phỏng chừng đem toàn mĩ bài tiền một trăm vị phú hào tài phú đều dùng đến Phi Châu, cũng cứu vãn không được những người này.”

Hắn ý tứ là toàn bộ Phi Châu quá lớn, lại rất rối loạn, làm sao có khả năng bận tâm đến nhiều người như vậy.

Nhưng Emma - Watson lý giải sai lầm ý tứ, nói,“Chính là, nơi này quá nhiều nhân hết ăn lại nằm, cấp gì đó nhiều, chỉ có thể dưỡng một đám mễ trùng đi ra.”

Nàng thoáng phóng thấp thanh âm,“Ta nghe phiên dịch nói, Liên Hiệp Quốc lương thực thự phái phát hạt giống, trực tiếp bị bọn họ ăn luôn, căn bản không đi chủng, ăn luôn chờ phát tân .”

Matthew không có nhiều lời, này mấy tao lạn sự nói nhiều, sẽ chỉ làm nhân tâm tình biến kém.

Như là loại này nhân, không chỉ là Phi Châu, thực ra quốc gia nào đều có.

Theo sau, hắn chủ động chuyển đề tài, lại cùng Emma - Watson hàn huyên chút điện ảnh phương diện đề tài, đặc biệt là [ Harry Potter cùng hỗn huyết vương tử ], này bộ phim đem tại năm nay kỳ nghỉ hè phát hành.

Mặt khác, Emma - Watson kỳ nghỉ hè qua đi, cũng đem đi Bắc Mĩ học đại học, khả năng là suy xét đến học bá nhân thiết, nàng tuyển là Ivy League Brown đại học.

Hai người vẫn nói đến tiếp cận mười một giờ, Emma - Watson mới trở về phòng mình, bởi đông lạp tây xả nói một trận, Matthew cũng quên phun khu muỗi dược sự .

Kết quả, hắn xung qua tắm còn chưa ngủ , cửa phòng liền bị Emma - Watson gõ vang .

Matthew kéo ra cửa phòng, nhìn nhìn ôm một đại gối đầu Emma - Watson, hỏi,“Làm sao?”

“Muỗi quá nhiều.” Emma - Watson chỉ chỉ trên trán hồng bao,“Ta bên kia không có cách nào khác đợi.”

Nghe nàng nói như vậy, Matthew chủ động tránh ra cửa phòng, nói,“Vào đi.”

Emma - Watson cũng không khách khí, tiến vào sau trực tiếp đem chính mình đại gối đầu vẫn tại duy nhất trên giường, thân thể nghiêng liền nằm sấp xuống dưới.

Matthew quan hảo cửa phòng, đi qua, cũng chuẩn bị ngủ.

“Ngươi......” Emma - Watson quay đầu nhìn Matthew,“Ngươi muốn làm gì?”

Matthew khoanh chân ngồi ở nàng bên cạnh, nói,“Ngươi đoạt của ta địa phương, ta muốn thu phí a.”

Emma - Watson cả khuôn mặt đều vùi vào trong gối đầu, muộn thanh khó chịu nói,“Ta không mang tiền.”

“Yên tâm.” Matthew ngón tay quấn quanh khởi nàng cười lọn tóc,“Ta muốn không phải tiền.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 733: Chiến Lợi Phẩm

Rời đi Kenya cùng Somalia biên cảnh tuyến, khảo sát đoàn lại quay đầu đi Kenya cùng Uganda biên cảnh, Uganda đồng dạng là tương đối hỗn loạn quốc gia, cũng là toàn cầu nhất bần cùng cùng lạc hậu quốc gia chi nhất.

Khảo sát đoàn còn xâm nhập đến Uganda đi dạo qua một vòng.

Toàn bộ quá trình bên trong, Matthew cùng Emma - Watson ở mặt ngoài vẫn là cùng nguyên lai như vậy, nhưng vừa đến buổi tối, Emma - Watson liền sẽ vụng trộm chuồn vào hắn phòng.

Nếu Hermione - Granger nguyện ý đưa lên cửa đến, Matthew tự nhiên cũng sẽ không khách khí.

Tiến vào Uganda sau, nhìn thấy hết thảy xúc mục kinh tâm, nguyên bản Kenya trừ thủ đô Nairobi ngoài, địa phương khác thực ra cũng rất nghèo, nhưng so với Phi Châu nước nghèo đến nói, Kenya tuyệt đối xem như sung túc quốc gia.

Matthew thấy được rất nhiều, cũng để người quay chụp rất nhiều, sau khi trở về sẽ chuyên môn làm thành một album, giao cho Disney ảnh nghiệp cùng Buena Vista International, khiến Amanda liên hợp bọn họ lợi dụng mấy thứ này tiến hành [ Fast and Furious 4] tuyên truyền mở rộng.

Có như vậy hảo từ thiện vật liệu, lấy Hollywood chuyên nghiệp tính, khẳng định có thể ngoạn ra hoa đến.

Này bộ [ Fast and Furious 4] tuyên truyền phát hành dự toán cao tới 1 ức 2000 vạn dollar, trừ Disney phương diện đi trước ứng ra 6000 vạn dollar, Matthew cùng David - Ellison còn tự hành gom góp 6000 vạn dollar, dùng làm tuyên truyền marketing.

Matthew hứa hẹn quyên tặng lợi nhuận dùng cho nhi đồng từ thiện, tuy rằng trong đó có thể thao tác không gian phi thường lớn, nhưng cũng muốn xuất ra một bộ phận đoạt được.

[ Fast and Furious 4] dù cho đại lấy được thành công, lợi nhuận cũng sẽ không rất cao.

Điểm này, Matthew cùng David - Ellison sớm đã có chuẩn bị tâm lý,[ Fast and Furious 4] càng nhiều quan sát ở tương lai.

[ Tokyo trôi đi ] thất bại, khiến này hệ liệt cơ hồ xong đời, này một bộ càng nhiều là cứu sống [ Fast and Furious ] hệ liệt, tương lai còn có ba bộ khúc, chỉ cần lợi nhuận cũng đủ lớn, chụp đến [ Fast and Furious 20] cũng không phải không có khả năng.

Hiện tại bức thiết nhất , chính là lấy [ Fast and Furious 4] thành công, đem này một hệ liệt kéo vào Hollywood chủ lưu thương nghiệp điện ảnh hệ liệt trong.

Ngay cả Matthew cũng vô pháp phủ nhận, cho dù là tối thành công [ Fast and Furious 1], thực ra cũng chỉ là thương nghiệp điện ảnh tiểu chủng loại.

Đương nhiên, xe bay gia tộc nhân số muốn thích hợp khống chế tốt, nhân quá nhiều mà nói, vai diễn cũng liền phân tán , thậm chí khả năng ngay cả cơ bản nhất cố sự logic đều không thể cam đoan.

Về phần đem nhân vật phản diện tẩy bạch loại sự tình này càng muốn cẩn thận, đặc biệt là nghiêm trọng thương tổn qua xe bay gia tộc nhân vật, nhất định là không chết không ngừng, tuyệt đối không thể tẩy bạch, bằng không danh tiếng cũng liền lạn .

Hắn mơ hồ nhớ rõ, cuối cùng xem qua một bộ [ Fast and Furious 8] trung, thịnh thế mĩ nhan Jason Statham nhân vật tẩy trắng, không biết hàn hay không sẽ từ phần mộ bên trong nhảy ra......

Này hệ liệt còn đánh “Chúng ta là đốn củi mệt” cờ xí, xuất hiện loại này tình tiết, người xem danh tiếng không nát mới kỳ quái.

Matthew hôm nay cũng dần dần tiến vào đến người sản xuất nhân vật, có khi cũng sẽ suy xét [ Fast and Furious ] hệ liệt tương lai phát triển, mĩ Nhan ca có ý định cùng hắn hợp tác, tương lai gia nhập nào đó một bộ khả năng phi thường lớn, có lẽ có thể tiếp tục dùng [ Fast and Furious 7] huynh đệ báo thù nhân vật phản diện thiết lập, đến lúc đó trực tiếp làm chết nhân vật phản diện liền là.

Đúng, còn có Charlize - Theron, kéo nàng tiến vào đương đại nhân vật phản diện cũng có thể.

Có lẽ có thể thiết lập thành hắn nhân vật bạn gái cũ linh tinh , dù sao Đường lão đại đã treo, hắn nhân vật đi ra khi cũng rất NB, cụ thể bối cảnh tình huống có thể tại tương lai chậm rãi triển khai.

Dựa theo như vậy ý nghĩ, Đường lão đại cúp đổi mới một nhân vật chính thực ra cũng là hảo sự, khiến tương lai gia tăng càng nhiều khả năng.

Không biết vì sao, Matthew bỗng nhiên nghĩ tới Gal - Gadot, này Israel nữ diễn viên diễn hoàn [ Fast and Furious 4] liền quay trở về Israel, vẫn không lại hồi Hollywood tiếp nhận mặt khác phim, hắn từng có qua tâm tư, cũng theo thời gian dần dần trở thành nhạt .

Đáng tiếc, làm chính nghĩa tam cự đầu chi nhất, Wonder Woman bản quyền Warner Bros khẳng định sẽ không chuyển nhượng, bằng không tương lai hai năm nữ quyền vận động phát triển, lộng bộ [ Wonder Woman ] đi ra, cũng có thể đại kiếm một bút.

Từng kia bộ [ Wonder Woman ] là hắn số ít đi rạp chiếu phim xem qua phim chi nhất, lúc ấy tan tầm sau chuyên môn mượn nhân viên tạp vụ xe chạy bằng điện, một người chạy đi thương trường rạp chiếu phim nhìn một lần.

Thẳng thắn giảng, kịch tình liên trung đẳng trình độ đều không tính là, khi đó liền cảm giác Wonder Woman dứt khoát khốc tễ , kia điện ảnh căn bản chính là “Ba trăm sáu mươi độ không góc chết triển lãm Gal - Gadot thật đẹp a” phim.

Hiện tại có Hollywood trải qua, hắn không khó phát hiện, lựa chọn Gal - Gadot cố nhiên là phim thành công nhân tố chi nhất, nhưng mấu chốt nhất vẫn là nữ quyền vận động phát triển.

Không nói về sau , cho dù là hôm nay, hắc mệnh quý, nữ quyền cùng LGBT linh tinh chủ đề phim, đánh kém bình thật sự muốn thận chi lại thận, bằng không phân phút dẫn lửa vào người.

Matthew có từng không nhiều ký ức, nhận định muốn tại nữ quyền cùng bảo hộ nhi đồng quyền lợi trên đường, xâm nhập mà lại kiên định đi xuống.

Tất yếu thời khắc, hắn sẽ làm gương tốt, dẫn đầu đứng ra duy trì các nữ đồng bào.

Không có biện pháp, tại xã hội đại tình thế trước mặt, cá nhân lực lượng thật sự rất nhỏ bé.

May mà hai năm nay trừ điện ảnh sự nghiệp ngoài, hắn từ thiện sự nghiệp cũng tại bồng bột phát triển, cùng toàn mĩ nhiều phụ nữ cùng nhi đồng tổ chức ở giữa đều có chặt chẽ hợp tác, cũng là Hollywood nổi danh nữ quyền vận động người ủng hộ chi nhất.

Mặt khác, hắc nhân dân quyền vận động hắn tham dự tuy rằng không giống hai người trước như vậy tích cực, nhưng cũng là Hollywood đại lượng “Bạch tả” Chi nhất.

Tại Hollywood dốc sức làm, nhân thiết thật trọng yếu phi thường.

Tom - Cruise nhân thiết thiếu chút nữa phá vỡ, sự nghiệp cũng một độ rơi vào thung lũng, hai năm nay mới dần dần hoãn qua khí đến.

Theo khảo sát đoàn tại Uganda dạo qua một vòng, Matthew tùy đoàn trở lại Nairobi, chuẩn bị bay thẳng London.

“Ngươi xem đến sao?”

Đi sân bay thương vụ ô tô thượng, Emma - Watson còn tại nói Uganda chứng kiến hay nghe thấy,“Ta nói không sai đi?”

Matthew bất đắc dĩ thở dài một hơi,“Có lẽ có chúng ta không lý giải nội tại nhân tố.”

Emma - Watson suy nghĩ một hồi, chậm rãi nói,“Có lẽ thật có, nhưng ta nhìn thấy lại nói cho ta biết, những người đó tình nguyện ngồi chờ cứu viện, cũng không đi tự lực cánh sinh.”

Xe dừng ở sân bay hàng trạm trước đại lâu, Matthew tiếp đón Emma - Watson,“Đi thôi.” Hắn xuống xe phía trước còn nói thêm,“Nhìn thấy cùng nghe được kia vài, khiến cho chúng nó vĩnh viễn lưu lại Phi Châu đi.”

Hắn không có nói rõ, lại làm quyết định, quay đầu giảm bớt tại Phi Châu cứu viện, hai từ thiện ngân sách hội càng nhiều tài nguyên vẫn là đặt ở Bắc Mĩ bồng bột phát triển phụ nữ vận động thượng hảo , Phi Châu bên này chủ yếu lấy cứu tế nhi đồng vi chủ.

Dù sao tuyệt đại bộ phận từ thiện tài chính đều là mộ tập đến, hắn đương nhiên muốn đem từ thiện gia aura bảo trì đi xuống.

Có Liên Hiệp Quốc cùng Kenya phương diện quan viên cùng đi, Matthew cùng Emma - Watson rất thuận lợi đổi đăng ký bài, thông qua an kiểm tiến vào đại sảnh chờ máy bay.

Từ sân bay bán phẩm khu trải qua thời điểm, Emma - Watson nhìn thấy một quyển tạp chí trên bìa là Matthew, còn chuyên môn chạy qua mua một quyển.

“Matthew, ngươi thượng Times tạp chí bìa mặt .”

Tiến vào phòng khách quý, Emma - Watson tìm đến Matthew, ngồi ở hắn bên cạnh, cầm lấy tạp chí lung lay, nói,“Giống như theo chúng ta lần này Phi Châu hành có liên quan.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Đây là đến phía trước liền ước định hảo.”

Hắn mắt nhìn Emma - Watson trong tay tạp chí, bìa mặt hình ảnh chính là hắn ôm một gầy yếu hắc nhân nhi đồng, mặt sau còn có kia vài cảm kích hàng loạt hắc nhân chụp ảnh chung.

Này trương hình ảnh quay chụp cùng chế tác tương đương có tiêu chuẩn, liên những người da đen trên mặt cảm kích đều có thể nhìn ra đến.

“Không sai.” Matthew nhìn tạp chí bìa mặt thẳng gật đầu,“Ta còn là như vậy soái a.”

Emma - Watson trợn mắt, nhướn khóe miệng,“Tự tin quá.”

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Matthew đến gần Emma - Watson bên tai, hạ giọng,“Đây là tối hôm qua chính ngươi nói a.”

Emma - Watson không tiếp hắn mà nói, nhìn nhìn tạp chí, nói,“Ác, bìa mặt ngữ là đại từ thiện gia Matthew - Horner.”

Lật ra bìa mặt, nàng nhanh chóng tìm đến bìa mặt tin tức, trong đó tất cả đều là đối với Matthew lần này Phi Châu hành cùng từ thiện sự nghiệp chi tiết báo danh, hơn nữa bày ra hắn mấy năm nay tại từ thiện cùng xã hội vận động thượng sở làm hảo nhân hảo sự.

Còn có, có một đoạn, trọng điểm đề cập Matthew theo như lời quyên tặng [ Fast and Furious 4] tương lai ích lợi sự tình.

“Thật chi tiết a.” Emma - Watson nhìn nhìn, phòng khách quý trung trừ hắn cùng Matthew ngoài, chính là Matthew bảo tiêu Braun - Williams, cũng liền không có cố kỵ, nói,“Có phải hay không ngươi tự mình viết a?”

Matthew lắc đầu,“Ta ngay cả trung học đều chưa đọc xong, là tiêu chuẩn học tra, có thể viết ra loại này văn chương?”

“Có phải hay không đến phía trước liền liên hệ hảo a?” Emma - Watson khép lại tạp chí, hỏi.

“Đúng vậy.” Matthew không có phủ nhận ý tứ, nói thẳng,“Của ta nguyên tắc, làm hảo sự nhất định phải lưu danh, muốn vì công chúng dựng đứng một tấm gương a.”

Bìa mặt nhân vật là tạp chí tin tức mắt, là thể hiện tạp chí tự thân giá trị, địa vị hàng đầu nguyên tố, Times tuần san lựa chọn bìa mặt nhân vật, phần lớn là thôi động nên nghề thậm chí lịch sử tiến trình nhân vật trọng yếu, hoặc vi thế nhân tụ lại trung tâm nhân vật, thể hiện lúc ấy xã hội sinh hoạt các phương diện đại biểu tính.

Tuy rằng theo internet tấn mãnh phát triển, Times lực ảnh hưởng tại suy nhược, nhưng bìa mặt nhân vật như cũ bị hình tượng xưng là “Thế giới chi nhãn”, có cự đại lực ảnh hưởng.

Hàn huyên một hồi, hai người lên phi cơ, dọc theo đường đi cơ bản đều đang ngủ, đặc biệt là Emma - Watson, đại đa số thời gian đều hỗn loạn .

Chủ yếu là từ đêm đó bắt đầu, nàng buổi tối liền không ngủ ngon qua, vừa đến buổi tối liền phiêu trên trời.

Đến London Heathrow sân bay, bởi hai người mục đích rõ ràng bất đồng, Matthew muốn cùng Emma - Watson phân biệt, vẫn đem nàng đưa đến trên xe.

“Luyến tiếc ta?” Emma - Watson nhướn khóe miệng.

Matthew hơi hơi nhún vai, theo lời của nàng nói,“Đúng vậy, luyến tiếc.”

Emma - Watson thấu lại đây thấp giọng nói,“Có khác áp lực, chúng ta tiếp tục đương bằng hữu.” Nàng ánh mắt chuyển chuyển,“Đừng nghĩ nhiều, ngươi chính là của ta chiến lợi phẩm.”

Matthew vỗ vỗ tay nàng, chỉ chỉ xe,“Đi thôi.”

Emma - Watson lên xe về nhà, hắn thì chạy tới [ Inception ] kịch tổ trú địa.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 734: Số Lượng Chất Lượng Chiếu Cố

London Hilton khách sạn bên ngoài, hôm nay tụ tập quá nhiều truyền thông phóng viên, ngoài ra còn có rất nhiều xem náo nhiệt người xem.

Làm trên thế giới cẩu tử điên cuồng nhất quốc gia,[ Inception ] kịch tổ từ xuất hiện ở London kia một khắc khởi, liền bị hàng trăm cẩu tử theo dõi, nổi tiếng [ The Sun ] càng là đem từng cái diễn viên chính gần năm năm đến đường viền hoa cùng gièm pha kề bên bóc một lần.

Đặc biệt là Matthew, từ phản hồi London khởi,[ The Sun ] một chi bốn người tiểu đội, liền hai mươi bốn giờ không gián đoạn theo dõi hắn.

[ The Sun ] càng là cầm ra cả một đứng đầu trang, đăng Matthew đường viền hoa tin tức còn tiếp.

Tuy rằng Matthew mỗi ngày chờ ở kịch tổ rất ít ra ngoài, nhưng ngẫu nhiên đi Emma - Watson chỗ đó bị chụp đến ảnh chụp, lại xứng với văn tự miêu tả hắn qua lại chuyện xấu trải qua, dứt khoát có thể làm ngôn tình tiểu thuyết đến xem .

Ngày đầu tiên nữ chính là Anne - Hathaway, ngày hôm sau biến thành Scarlett Johansson, ngày thứ ba lại đổi Jessica - Alba, ngày thứ tư biến thành Rachel - McAdams......

Matthew tại London quay phim hơn mười ngày, nữ chính liền không mang trọng dạng .

Hơn nữa biết được kịch tổ sắp rời đi London, còn thừa số ngày căn bản còn tiếp không lại đây,[ The Sun ] tổng biên vung tay lên, mỗi ngày nữ chính gia tăng đến năm !

Này mấy đường viền hoa tin tức, khiến người Anh nhìn xem như si như túy, chính là bởi vì có đầy đủ thị trường,[ The Sun ] tài năng phát triển như vậy tấn mãnh.

Matthew ngược lại là một điểm đều không để ý, năm đó làm đều làm, còn có thể ngăn chặn nhân miệng không để nhân nói?

Lại nói, báo chí mỗi ngày đều cuồng oanh lạm tạc, đăng nhiều, mọi người đều theo thói quen , cũng liền không nhân để ý .

Bất quá, hôm nay quay chụp khi, tình huống có chút ngoài ý muốn, trường quay bên ngoài xuất hiện rất nhiều kháng nghị nhân, bọn họ khiêng chửi rủa quảng cáo phía trên nhân tên gọi là Matthew - Horner.

“Ngươi giống như đắc tội một khổng lồ quần thể a.”

Hilton khách sạn đảm đương phòng hóa trang bên trong một gian phòng, James - McAvoy đứng ở trước cửa sổ, nhìn bên ngoài cách đó không xa chừng vài trăm người đám người,“Ngươi đều làm cái gì a, Matthew.”

Michael - Fassbender liền đứng ở bên cạnh, chỉ chỉ hai tuổi trẻ nam hài đánh cự đại tranh treo dọc, nói,“Này không nhiều rõ ràng sao, hắn làm Hermione - Granger.”

Matthew lúc này hóa trang xong, đi đến phía trước cửa sổ nhìn nhìn, bên ngoài Emma - Watson fan group tình sôi trào.

“Ly Hermione xa một chút !”

“Không cần tai họa chúng ta Emma - Watson !”

“Emma - Watson là thuộc về mọi người , không phải thuộc về cá nhân !”

Này mấy còn đều là tương đối khách khí quảng cáo, có vài nhân đánh tranh treo dọc mặt trên, tất cả đều là chửi rủa mà nói.

“Mĩ quốc lão lăn ra Anh quốc !”

“Quê mùa không xứng với chúng ta nữ thần !”

James - McAvoy hảo kỳ hỏi,“[ The Sun ] hôm nay báo danh sẽ không là thật đi?”

“Thật.” Matthew không có phủ nhận tất yếu,“Ta tối hôm qua đi Emma gia qua đêm, phỏng chừng bị cẩu tử chụp đến.”

Phương diện này hắn căn bản là không che giấu, bị chụp đến rất bình thường, không có gì hảo ngoài ý muốn .

Michael - Fassbender nhìn kia vài kháng nghị nhân, nói,“Ngươi phiền toái , Emma - Watson phấn ti phi thường điên cuồng.”

“Kia nhưng là toàn Âu Châu thanh thiếu niên thích nhất nữ tinh !” James - McAvoy đầu tiên là lắc lắc đầu, tiếp hướng Matthew nhếch lên ngón cái, tán thưởng bàn nói,“Vẫn là ngươi lợi hại, ta cùng Michael chỉ có số lượng, ngươi là số lượng cùng chất lượng chiếu cố a.”

Michael - Fassbender không phải không có hâm mộ nói,“Ta từng tại một lần trên yến hội gặp được qua nàng, chuyên môn đi bắt chuyện, nàng rất kiêu ngạo, căn bản không để ý tới ta.”

Matthew nhìn nhìn hai vị hảo hữu,“Có khoa trương như vậy?”

James - McAvoy nhẹ nhàng gật đầu,“Đây chính là Emma - Watson, Hermione - Granger kẻ sắm vai !”

Michael - Fassbender không khỏi chủy Matthew một quyền,“Ngươi liên Emma - Watson đều sưu tập tem.”

“Đây là cho nhau , được rồi?” Matthew xòe tay nói.

Hai người từ Geneve gặp lại đến hiện tại, luôn luôn liền không nói qua trên cảm tình sự, Emma - Watson đều nói rõ , hắn là chiến lợi phẩm.

Đương nhiên, Emma - Watson cũng là hắn chiến lợi phẩm.

Kịch tổ công tác nhân viên lúc này lại đây thông tri quay chụp, Matthew ra hoá trang gian, tiến vào trường quay, cùng Anne - Hathaway đơn giản trao đổi qua vài câu, Christopher - Nolan lại lại đây dặn dò chú ý hạng mục công việc, quay chụp lập tức bắt đầu.

Hai đài máy quay phim lấy tà hướng giao nhau mà không ảnh hưởng nhau phương thức, nhắm ngay ở tương đối hai trước cửa sổ Matthew cùng Anne - Hathaway, dùng cho hiện trường ghi âm Mike cũng phân biệt từ phía trên chậm rãi hạ xuống đến hai người ở cửa sổ thượng duyên.

Kéo ra cửa phòng, tiến vào phòng, Matthew cởi áo khoác, theo sau vẫn tại trên sô pha, không có nhìn thấy nữ chủ nhân thân ảnh, hắn chung quanh tìm kiếm, một trận gió thổi qua đến, bức màn lập tức phiêu lên, hắn ánh mắt xuyên qua cửa sổ, thấy được ngồi ở đối diện trên cửa sổ Anne - Hathaway, vội vàng đi qua.

“Hắc, thân ái !” Matthew mau đi đến trước cửa sổ, nhìn chằm chằm bên kia, hơi mang ngạc nhiên hỏi,“Ngươi đang làm cái gì?”

Anne - Hathaway miệng rộng mân thành một đường, có vẻ tương đương thoải mái tự tại, còn nghịch ngợm đung đưa váy ngủ phía dưới thon dài hai chân, nói,“Ngươi đi ra, chúng ta cùng nhau !”

Matthew trừng lớn ánh mắt, nhíu mày,“Ngươi trước tiên lui về trong phòng.” Hắn vừa làm khuyên giải thủ thế, vừa nói,“Hảo sao? Lui về trong phòng, nhanh lên !”

“Không !” Anne - Hathaway cự tuyệt.

Matthew lại nói,“Nhanh lên lui về, cầu ngươi !”

“Không !” Anne - Hathaway long không chút do dự lại một lần nữa cự tuyệt,“Ta muốn trở lại chúng ta thế giới, ta muốn nhảy, ta muốn ngươi cùng ta cùng nhau khiêu !”

“Không, ta sẽ không khiêu.” Matthew hai tay đè lại cửa sổ, đầu vươn ra cửa sổ, vừa lắc đầu vừa cùng đối diện Anne - Hathaway nói,“Thân ái , hiện tại ngươi nghe ta nói, nếu ngươi hiện tại nhảy xuống đi, ngươi sẽ không tỉnh lại, hiểu sao? Mà là sẽ chết ! cho nên lui về trong phòng đi, hảo sao?”

Anne - Hathaway căn bản không hề xúc động, một trận gió thổi qua đến, nàng trên đùi lộ ra da thịt càng nhiều .

Matthew trên mặt hiện ra vài phần nôn nóng, khẩn cầu nói,“Meyer, cầu ngươi !” Mắt thấy đối diện Anne - Hathaway không có động ý tứ, hắn tiếp tục nói,“Ngươi trở lại trong phòng, chúng ta mới hảo hảo nói chuyện.”

Anne - Hathaway cúi đầu nhìn phía dưới,“Chúng ta đàm đủ nhiều !”

Nói chuyện ở giữa, nàng nâng lên một điều chân dài, trên chân một cái giày chậm rãi trượt xuống, hướng về phía dưới rơi đi, giày bay nhanh rơi xuống, rơi xuống phô tại tầng một cửa sổ phía dưới màu xanh trên đệm.

“Meyer !” Matthew trên mặt tất cả đều là lo lắng,“Ngươi đợi đã ! chúng ta lại đàm đàm, hảo sao?“

Anne - Hathaway chậm rãi lắc đầu,“Ngươi mau bước ra đến, bằng không ta hiện tại liền nhảy xuống đi......”

“Hảo ! hảo !” Matthew vội vàng ý bảo đừng có gấp, trảo cửa sổ chậm rãi đi ra, cũng ngồi ở trên cửa sổ,“Meyer, chúng ta liền ở nơi này hảo hảo nói chuyện, hảo sao?”

Hắn phóng hoãn ngữ tốc,“Thân ái , ngươi ngẫm lại con của chúng ta, ngẫm lại James, ngẫm lại Philippa.”

“Nếu ngươi không theo ta khiêu, hài tử vẫn là sẽ bị mang đi.” Anne - Hathaway một điểm dao động ý tứ cũng không có, ngược lại uy hiếp nói,“Ta tìm luật sư lưu lại một phong thư, tín trung nói ta lo lắng chính mình nhân thân an toàn, còn có ngươi như thế nào uy hiếp muốn giết ta......”

“CUT !” Christopher - Nolan kêu đình thanh âm vang lên,“Anne, của ngươi tình cảm biểu đạt quá bình đạm !”

Anne - Hathaway hít sâu một hơi, từ nhân vật trung thoát khỏi đi ra, quay người trở về cửa sổ bên trong.

Matthew cúi đầu nhìn thoáng qua, này một lâu cửa sổ cũng không cao, phía dưới còn có màu xanh dày cái đệm, nhảy xuống đi cũng không có cái gì.

Quay chụp đương nhiên sẽ không giống trong kịch bản như vậy đến hơn hai mươi lâu mạo hiểm.

Trở lại phòng, Matthew chỉnh chỉnh caravat, có cùng trang sư lại đây vì hắn lau mồ hôi bổ trang, Christopher - Nolan lúc này cũng lại đây .

“Ngươi vừa biểu hiện không sai.” Christopher - Nolan nói,“Bất quá có một điểm cần chú ý.”

Cùng trang sư tại bổ trang, Matthew không có phương tiện nói chuyện, chỉ là đôi chút gật gật đầu.

Christopher - Nolan nói,“Trừng mắt số lần nhiều lắm, muốn thích hợp khống chế.”

Matthew lại khẽ gật đầu, trong óc nhanh chóng qua một lần vừa quay chụp, đẳng cùng trang sư bận rộn xong, nói,“Ta sẽ chú ý.”

Người khác không rõ ràng, chính hắn biết, đây là bao nhiêu có một điểm bị Leonardo - DiCaprio ảnh hưởng , may mắn ảnh hưởng cũng không lớn, Christopher - Nolan cũng chỉ đi ra, theo sau quay chụp chú ý liền là.

Loại này dễ dàng cố hóa mặt bộ tiểu biểu tình sử dụng đến muốn thích hợp.

Nghĩ đến đây, hắn trước mắt lại lóe qua Leonardo - DiCaprio bóng dáng, không khỏi khẽ lắc đầu, nói lên kỹ xảo biểu diễn mà nói, ngoại giới cho rằng hắn so Tiểu Lý muốn kém một bậc.

Bất quá, Leonardo - DiCaprio khuyết điểm rất rõ ràng.

Sớm ở vài năm trước, phần đông truyền thông liền đề cập qua Leonardo đề biểu diễn khi ba vấn đề lớn nhất -- nhíu mày, trừng mắt cùng rít gào......

Đây là ba phi thường rõ ràng vấn đề, mang đến trực tiếp nhất hậu quả, chính là sở hữu nhân vật diễn lên, từ nào đó phương diện đến nói, đều biến thành Leonardo - DiCaprio.

Đương nhiên, vài người nào đó trong mắt, Matthew cũng là đem sở hữu nhân vật đều diễn thành Matthew - Horner.

Ngắn ngủi điều chỉnh kết thúc, kịch tổ khôi phục quay chụp, kế tiếp này một điều màn ảnh rất thuận lợi, cuối cùng lấy Anne - Hathaway thả người nhảy lầu mà kết thúc.

Một ngày này trong, quay chụp đều là Dom Cobb cùng hắn thê tử Meyer tại khách sạn đối thủ hí.

Nguyên bản kế hoạch, này mấy vai diễn đều là đặt ở Paris quay chụp, nhưng kịch tổ tại hướng Paris toà thị chính xin quay chụp khi, nhận đến quá nhiều hạn chế, Christopher - Nolan dứt khoát thay đổi kế hoạch, đem sở hữu Paris vai diễn tất cả đều xê dịch đến London đến quay chụp.

Tại Dom Cobb cùng Ariadne mộng cảnh vai diễn trung, sẽ không lại xuất hiện cuốn ngược Paris, mà là biến thành London.

Từ trên trình độ nhất định đến nói, này cũng phù hợp Anne - Hathaway ngoại hình thiết lập, nàng thấy thế nào đều không giống người Pháp, ngược lại bao giờ cũng là một ngụm giọng London Anh quốc thục nữ dạng.

Một ngày quay chụp kết thúc, Matthew không có phản hồi kịch tổ trú địa, trực tiếp cùng khách sạn muốn một chiếc xe, khiến tài xế đưa hắn đi tìm Emma - Watson.

Hắn mới không để ý kia vài phấn ti cùng [ The Sun ] cẩu tử có phải hay không tại nhìn chằm chằm.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 735: Nữ Quyền Tranh Thủ Quyền Lực

Cưỡi Benz xe hơi vừa từ dưới lòng đất bãi đỗ xe đi ra, Matthew liền nhìn thấy hàng loạt mười sáu mười bảy tuổi tiểu hài tử tụ tập tại xuất khẩu phụ cận trên đường cái, chỉ này chiếc xe không biết đang nói cái gì, tuy rằng nghe không được thanh âm, nhưng từ khẩu hình đến phán đoán, phỏng chừng đều là chút lấy “F” Làm mở đầu mà nói.

Ngoài ra, mấy chục cẩu tử tụ tập ở trong này, điên cuồng quay chụp.

Không cần đi đoán, Matthew cũng biết, khẳng định là có khách sạn viên công đem chính mình đi ra tin tức để lộ đi ra ngoài.

Loại sự tình này rất bình thường, đừng nói tại London loại địa phương này , cho dù là tại Los Angeles, các cẩu tử tuyến nhân cũng nơi nơi đều là.

Bởi hai bên nhân rất nhiều, Benz xe hơi tốc độ đề không nổi, chỉ có thể chậm rãi chạy qua, đột nhiên có hai nam hài từ ven đường nhảy lại đây, kề sát hắn bên này cửa sổ giơ ngón tay giữa lên......

Matthew không khỏi lắc lắc đầu, liền tính thụ một vạn chiếc ngón giữa ra đến, những người này cũng vô pháp thay đổi đêm nay hắn sẽ cùng Emma - Watson cùng nhau qua đêm.

“Đều là hâm mộ ghen tị hận a......”

Hắn tâm tình ngược lại đặc biệt hảo, cùng Emma - Watson như vậy đại chúng thần tượng cùng một chỗ, càng nhiều vẫn là tinh thần phương diện hưởng thụ.

Phỏng chừng Emma - Watson bên kia cùng hắn không sai biệt lắm.

Emma - Watson tuổi không lớn, cũng rất chú trọng tinh thần phương diện hưởng thụ a.

Liền tại Matthew lóe qua như vậy ý niệm khi, ven đường đột nhiên bay tới một viên trứng gà, vừa lúc nện ở hắn một bên này trên thủy tinh, trứng gà nháy mắt tan xương nát thịt, bạch hoàng theo thủy tinh hướng bên dưới chảy tới.

Tiếp, lại là một viên trứng gà bay ra, bất quá không có nện ở bên này trên thủy tinh, Matthew phỏng chừng là nện ở Benz xe hơi phần đuôi .

“Mấy gia hỏa này......” Matthew nhìn mơ hồ cửa sổ xe thủy tinh trứng gà, thoạt nhìn hẳn là không phải trứng thối,“Có điểm quá phận .”

Benz xe hơi lúc này chạy ra Harry Potter phấn ti tụ tập địa phương, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, đem kia vài khó chịu với chính mình thần tượng bị người lên gia hỏa, xa xa quăng ở mặt sau.

Matthew quay đầu nhìn thoáng qua, mấy tên kia tựa hồ không có rời đi ý tứ, ngược lại tiếp tục hướng Hilton khách sạn cửa tụ tập, giống như muốn chờ hắn trở về thời điểm lại tính sổ.

“Đối Emma - Watson như vậy cố chấp?” Matthew quay đầu đến, trong lòng nói thầm,“Vẫn là của ta phấn ti hảo, chưa bao giờ sẽ bởi vì nữ nhân sự lung tung kháng nghị, cũng không có cái loại này rất điên cuồng gia hỏa, bao nhiêu hảo a......”

Vừa nghĩ đến nơi này, quần lót đạo tặc danh tự đột nhiên thoáng hiện, Matthew sờ sờ mũi, Beverly thị cảnh cục đám kia trư, đến hiện tại cũng không có phá án a.

Theo tốc độ xe nhanh hơn, cửa sổ xe trên thủy tinh vỏ trứng gà rất nhanh rơi xuống, bất quá lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng vẫn là lưu lại rất lớn một đạo vết bẩn, tuy rằng đây là Hilton khách sạn xứng xe, Matthew vẫn là bao nhiêu có điểm không khoái.

Hắn nghĩ nghĩ, rất nhanh lấy định chủ ý, nếu Emma - Watson không ý kiến, đêm nay liền không tại nàng chung cư qua đêm , trực tiếp mang nàng hồi Hilton khách sạn hảo, đến lúc đó chuyên môn đi cửa chính.

Đột nhiên, một chiếc xe từ bên cạnh nhanh chóng vọt tới xe Benz bên cạnh phía trước, xe cửa sổ mái mở ra, một danh cẩu tử cầm máy quay phim chui đi ra, đối với bên này tiền chắn gió thủy tinh chính là một trận mãnh chụp, một chút đều không lo lắng sẽ ra nguy hiểm.

Này mấy Anh quốc cẩu tử, so với Mĩ quốc các đồng hành, điên cuồng nhiều lắm.

Phía sau, có càng nhiều ô tô cùng mô tô theo đi lên, trong đó không thiếu đều điên cuồng từ bên cạnh vọt tới phía trước, còn có một ít kỵ mô tô cẩu tử bảo trì cùng xe đồng tốc, khiến trên ghế sau nhân nhắm ngay bên cạnh cửa sổ xe quay chụp.

Này dứt khoát chính là đang chơi tạp kỹ.

Phỏng chừng [ The Sun ] sáng tỏ hắn cùng Emma - Watson sau, Anh quốc các cẩu tử đều vỡ tổ đi? Như vậy vây công hắn, năm đó Diana vương phi hưởng thụ đãi ngộ cũng bất quá như thế.

Matthew xem đều không xem xe chung quanh cẩu tử, cửa sổ xe thủy tinh là đặc thù thiếp màng, bên ngoài căn bản chụp không đến cái gì.

Hơn hai mươi phút sau, Benz xe hơi dừng ở một đống cao cấp khu chung cư trước, Matthew xuống xe, vào đại môn, các cẩu tử bị ngăn ở bên ngoài.

Hắn đi lên trên thang máy đến Thập Nhất lâu, bởi tối hôm qua đến qua một lần, rất nhanh tìm đến Emma - Watson chung cư trước cửa, ấn vang chuông cửa.

Cửa phòng bị người từ bên trong mở ra, Emma - Watson đứng ở trước mặt hắn.

“Vào đi.” Emma - Watson đem Matthew khiến vào phòng nội, nói,“Vừa xem bên ngoài đến nhiều như vậy cẩu tử, liền biết là ngươi lại đây .”

Matthew nhìn Emma - Watson liếc nhìn, nàng rõ ràng tỉ mỉ trang điểm qua.

“Nơi này cẩu tử rất đáng ghét .” Matthew đi đến sát đường một mặt bên cửa sổ, hướng phía trước nhìn lại,“Đều canh giữ ở bên ngoài.”

Hắn quay đầu nhìn nhìn Emma - Watson,“Ngươi xem đến sao? Chúng ta trên tin tức [ The Sun ] .”

Emma - Watson ngược lại là không phải như thế nào để ý,“Ta đều mười chín tuổi , này rất kỳ quái sao?”

Matthew xoay người trở lại phòng khách, hỏi,“Muốn hay không đêm nay đi ta chỗ đó?”

“Khách sạn?” Emma - Watson có điểm kỳ quái,“Ta nơi này không tốt sao?”

Matthew ngồi ở một chiếc ghế sô pha bên trên, cười nói,“Emma, hôm nay ta bị của ngươi fan vây công , còn có người hướng ta ném trứng gà.”

Emma - Watson nhướn khóe miệng,“Thật? Ném trung sao?”

“Không có.” Matthew lắc đầu,“Ném vào cửa sổ xe trên thủy tinh, theo ta tới được thời điểm.”

“Đáng tiếc a.” Emma - Watson cũng lắc đầu.

Matthew lại cố ý nói,“Emma, đây là của ngươi fan, ngươi hay không là muốn phụ trách a?”

Emma - Watson sửng sốt một chút, lập tức minh bạch đây là ngoạn nháo, hỏi ngược lại,“Như thế nào phụ trách?”

“Chúng ta đi ra ngoài cùng nhau chuyển chuyển, sau đó hồi Hilton khách sạn.” Matthew nói ra chính mình đến khi ý tưởng,“Của ngươi rất nhiều phấn ti còn canh giữ ở khách sạn cửa, chờ đối với ta tiến hành tân nhất ba đả kích, nếu bọn họ đả kích ta, ta cũng muốn đả kích một chút bọn họ.”

Emma - Wolfson không trả lời ngay, suy nghĩ chừng nửa phút, gật đầu nói,“Ta đã trưởng thành, không có khả năng không luyến ái, như vậy cũng hảo.”

Nàng nghiêng đầu nhìn Matthew,“Ta sẽ không thừa nhận với ngươi có quan hệ, chúng ta chính là hảo bằng hữu.”

Matthew phi thường nghiêm túc nói,“Chúng ta vẫn đều là hảo bằng hữu a.” Hắn xòe tay,“Chẳng lẽ còn có khác quan hệ?”

Emma - Watson lại nhếch lên khóe miệng cười cười, tại nam nữ quan hệ phương diện này, cũng không phải rất để ý, phía trước nói thầm mến Malfoy, cũng chỉ là rất ngắn ngủi , nàng vẫn đều biết chính mình muốn là muôn màu muôn vẻ cảm tình sinh hoạt.

Dễ dàng liền cột vào một nam nhân trên người, chẳng phải là rất lỗ?

Nàng phi thường rõ ràng, Matthew - Horner là phi thường tốt bằng hữu, lại là trên cảm tình tra nam, cho nên cũng không tính toán quá nhiều đề cập cảm tình.

Như vậy không phải rất tốt sao? Nàng có thể có tinh thần cùng trên sinh lý song trọng hưởng thụ, cũng sẽ không gia tăng cảm tình gánh nặng.

Emma - Watson không có gánh nặng, Matthew đương nhiên cũng sẽ không có gánh nặng, mơ hồ nhớ rõ từng ở trên mạng internet xem qua, nói Emma - Watson cảm tình sinh hoạt tương đương phong phú, đổi bạn trai tốc độ có thể so với Leonardo - DiCaprio đổi mới bạn gái......

Lúc ấy chỉ là xem mạng internet tiểu đạo tin tức, cụ thể thế nào, hắn cũng không phải rất rõ ràng.

Thực ra này cũng rất dễ dàng lý giải, hiện tại nữ quyền vận động phát triển nhanh chóng, nữ tính rất nhiều phương diện tại hướng nam tính làm chuẩn, đây cũng là nữ quyền tích cực tranh thủ quyền lực a.

Có lẽ lúc này còn không rõ ràng, đẳng Harry Potter hệ liệt kết thúc, Emma - Watson tuổi lại lớn hơn một chút, đặt ở toàn bộ Hollywood cũng coi như được là bạch phú mĩ, thân gia dày, tướng mạo cũng không sai.

Như vậy nữ nhân tìm chút trúng ý nam nhân thật sự là một điểm đều không kỳ quái.

Hollywood trong giới như vậy nữ ngôi sao cũng không thiếu.

Tỷ như Sandra Bullock, tại Ryan - Gosling tối tươi mới tuổi đem hắn phao , hai năm nay tuy rằng kết hôn , nhưng trâu già gặm cỏ non nghe đồn liền không đoạn qua.

Hollywood loại này giới giải trí tử, trên cơ bản đều cầm được thì cũng buông được, dù cho ly hôn, cũng rất ít giống Tom - Cruise cùng Nicole Kidman như vậy xé rách mặt.

Đương nhiên, gần nhất hai năm nay Nicole Kidman thành danh phù kỳ thực box office độc dược, diễn ai điện ảnh ai xong đời, sự nghiệp nghiêm trọng trượt, Tom - Cruise lại biến thành miệng nàng trung quên không được nhân.

Đẳng Emma - Watson đổi kiện quần áo, Matthew mang theo nàng ra cửa, vừa rời đi khu chung cư, mười mấy tên cẩu tử điên cuồng xông tới, nếu có khả năng mà nói, bọn họ đều dám đem máy ảnh màn ảnh đặt ở hai người mặt tiền chụp ảnh.

Bất quá Matthew xuống dưới phía trước, liền cấp Braun - Williams gọi điện thoại, sáu danh bảo tiêu đem cẩu tử ngăn cách ra, che chở hắn cùng Emma - Watson lên xe.

Nơi này không phải Matthew đại bản doanh Los Angeles, đối các cẩu tử hành vi cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần bọn họ không rất quá phận, hắn sẽ lựa chọn tính không nhìn.

Đặt ở Los Angeles, các cẩu tử đều sẽ cùng hắn bảo trì một loại ăn ý.

Này dù sao cũng là London, Matthew cũng là rất nhiều người trong miệng Mĩ quốc quê mùa.

Benz xe hơi phát động, Matthew nhìn nhìn cửa sổ xe thủy tinh, mặt trên toái trứng gà đã lau .

Trở lại Hilton khách sạn, xe cố ý dừng ở cửa chính, Matthew trước xuống xe, tại không thiếu Harry Potter phấn ti chửi rủa cùng dựng thẳng lên ngón giữa trung, đem Emma - Watson dắt xuống xe.

Nguyên bản Hilton khách sạn phân phân hỗn loạn, có vẻ đặc biệt hỗn độn, nhưng tại Emma - Watson xuống xe trong nháy mắt, lập tức im lặng xuống dưới.

Hiện trường lặng ngắt như tờ.

Matthew cũng không thèm nhìn tới những người đó, đẳng Emma - Watson kéo lại hắn cánh tay, mang theo nàng trực tiếp vào khách sạn.

Kia vài phấn ti một đám trừng lớn ánh mắt, đầu tiên là khó có thể tin, tiếp lại ủ rũ, phảng phất nhà mình bảo bối bị người đoạt đi như vậy.

Từ báo chí xem tin tức, nơi nào có chính mắt nhìn thấy hình ảnh có trùng kích lực?

Không quá lâu, những người này thế nhưng tản mất .

“Một đám phế vật !”

Khách sạn trước cửa bãi đỗ xe trên một chiếc xe, mang kính mắt một cẩu tử nhìn thấy kia vài phấn ti rời đi,“Còn trông cậy vào bọn họ có thể lộng điểm kình bạo trường hợp, kết quả đều là phế vật.”

Bên cạnh là hắc nhân, nói chuyện muộn thanh khó chịu,“Lão đại, chúng ta tiếp làm thế nào?”

Làm đến từ [ The Sun ] phóng viên, kính mắt cẩu tử như thế nào sẽ dễ dàng hết hi vọng, hắn nhìn khách sạn cửa, nói,“Ta đoán, Matthew - Horner cùng Emma - Watson đêm nay khả năng sẽ ở trong này qua đêm.”

Hắc nhân gật đầu phụ họa,“[ Inception ] liền ngụ ở nơi này, rất có khả năng.”

Kính mắt cẩu tử dùng lực đấm tay lái,“Chúng ta nhất định phải lấy điểm kình bạo tin tức.” Hắn lấy di động ra, bấm gọi một điện thoại,“Ta là Davis, có thể giúp ta trà trộn vào đi sao? Cái gì? Đừng dong dài, nếu ta có thể làm đến tin tức, tiền thưởng cho ngươi một phần ba, ngươi quét tước phòng có thể có tiền đồ? Công tác ném liền ném, cùng lắm thì theo ta chạy tin tức...... Hảo ! ta ở cửa sau chờ ngươi !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 736: Ngăn Chặn

Im lặng khách sạn hành lang trung, ba danh mặc chế phục phục vụ sinh chậm rãi tiếp cận một gian xa hoa căn hộ, trong đó mang kính mắt người da trắng cùng ải hắc nhân nhanh chóng từ vệ sinh trong túi móc ra mini DV máy quay phim, khởi động máy nhắm ngay phía trước phòng.

Mặt khác một danh phục vụ sinh nhìn nhìn môn bảng hiệu, nói,“Chính là nơi này .”

Mang kính mắt người da trắng thúc giục nói,“Morrison, mở cửa, chúng ta đi vào.”

“Nếu có thể chụp xuống Matthew - Horner cùng Emma - Watson thân thiết hình ảnh......” Hắc nhân muộn thanh khó chịu nói,“Chúng ta phát !”

“Chúng ta...... Chúng ta thật sự muốn làm như vậy?” Rơi vào trước cửa, gọi là Morrison phục vụ sinh lại sinh ra nghi ngờ,“Ta khẳng định sẽ bị khách sạn khai trừ.”

Mang kính mắt người da trắng mê hoặc nói,“Chỉ cần có thể chụp đến kình bạo tin tức, chúng ta mỗi người lấy đến năm vạn bảng Anh đều không là vấn đề, ngươi còn muốn này phân lạn công tác làm cái gì?”

Tiền tài động nhân tâm, Morrison lại hỏi,“Thật sao?”

Hắc nhân cẩu tử nói tiếp nói,“Xem qua [ The Sun ] hôm nay công bố Matthew - Horner cùng Emma - Watson qua đêm tin tức sao? Ảnh chụp chính là chúng ta chụp , chúng ta lấy đến một vạn bảng Anh tiền thưởng.”

Khi nói chuyện, hắn còn đối mang kính mắt người da trắng chớp mắt vài cái.

Mang ánh mắt người da trắng hiểu ý, còn nói thêm,“Ngươi muốn buông tay đặt ở trước mắt năm vạn bảng Anh sao?”

Hắc nhân cẩu tử cùng mang kính mắt người da trắng trao đổi ánh mắt, không có lại thúc giục, chỉ chờ Morrison chính mình làm quyết định.

Morrison khẽ cắn môi, hạ quyết tâm, bình thường cấp [ The Sun ] cung cấp manh mối, đều có thể lấy đến năm mươi đến một trăm bảng Anh thù lao,[ The Sun ] bên kia đối có giá trị tin tức luôn luôn rất khẳng khái.

“Đây là ta từ tầng căn hộ quản gia chỗ đó trộm đến thẻ phòng.” Morrison từ trong túi móc ra nhất trương màu đen thẻ bài,“Matthew - Horner rất ít gọi quản gia phục vụ, này trương thẻ phòng bình thường rất ít có người dùng đến.”

Hắn tiến lên một bước, đi đến trước cửa phòng, quẹt thẻ phía trước nhắc nhở nói,“Nói hảo , lấy đến tiền chúng ta ba người chia đều ! các ngươi nhưng đừng gạt ta !”

Mang kính mắt người da trắng nói,“Lấy của ngươi thông minh, chúng ta có thể gạt được ngươi sao?”

“Kia ngược lại cũng là.” Morrison xoát một chút thẻ bài, thò tay xoay ra cửa phòng, lấy di động ra mắt nhìn vừa lấy được tin nhắn, nói,“Matthew - Horner cùng Emma - Watson dùng xong bữa tối , đang tại trở về trên đường, các ngươi nhanh lên !”

Mang kính mắt người da trắng triều hắc nhân cẩu tử khoa tay múa chân thủ thế, hai người nhanh chóng tiến vào phòng.

Morrison không có đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, tiến vào hành lang chỗ cuối, đẩy ra vệ sinh xe, cầm ra công cụ, trang mô tác dạng thu thập lên hành lang vệ sinh.

Không bao lâu, thang máy gian bên kia truyền đến “Đinh” khẽ vang, Matthew cùng Emma - Watson từ trong thang máy chuyển đi ra.

Bởi chột dạ, Morrison cúi đầu, không dám nhìn kia hai người, chỉ có thể nghe được bọn họ hữu thuyết hữu tiếu, tựa hồ không phải bình thường thân mật.

“Một đôi cẩu nam nữ !”

Morrison thấp giọng nói thầm.

“Ngươi còn có thể tại London đãi bao lâu?” Emma - Watson vừa đi vừa hỏi Matthew,“Vừa nhìn ngươi đối bóng đá rất cảm thấy hứng thú, có thời gian ta mang ngươi đi sân bóng xem cầu.”

Vừa tại phòng ăn (nhà hàng) ăn cơm, bọn họ hàn huyên hội Anh siêu.

Matthew lắc đầu,“Phỏng chừng còn sẽ đãi hơn một tuần đi, Nolan đạo diễn đem Paris vai diễn tất cả đều xê dịch đến London quay chụp .” Hắn nghĩ nghĩ,“Kế tiếp ta còn có [ Fast and Furious 4] tuyên truyền thông cáo muốn chạy, phỏng chừng không thời gian nhìn cầu.”

Emma - Watson không phải không có tiếc nuối nói,“Ta còn tưởng cuối tuần mang ngươi nhìn Manchester United đối chiến Hotspur thi đấu đâu, chờ ngươi có thời gian nói sau đi.”

Từ một danh quét tước vệ sinh phục vụ sinh bên cạnh trải qua, Matthew hảo kỳ nhìn người nọ liếc nhìn, đi đến trước cửa phòng tìm ra thẻ phòng chuẩn bị mở cửa.

“Làm sao?” Emma - Watson chú ý tới Matthew trên mặt chợt lóe mà qua thần sắc, hỏi.

Matthew quẹt thẻ mở ra cửa phòng, hạ giọng nói,“Ta ở trong này có đoạn thời gian, còn chưa hề gặp qua có phục vụ sinh buổi tối quét tước hành lang vệ sinh.”

Emma - Watson không để ở trong lòng,“Khả năng có người làm bẩn hành lang.”

Vào cửa phía trước, Matthew lại quay đầu nhìn cái kia phục vụ sinh, vừa lúc cái kia phục vụ sinh cũng tại nhìn hắn, hai người ánh mắt hơi chạm vào xúc, cái kia phục vụ sinh nhanh chóng cúi đầu chuyển tới một bên.

“Đi vào a.” Emma - Watson thúc giục, thấu lại đây cơ hồ cắn hắn lỗ tai,“Còn tưởng khiến chúng ta bao lâu?”

Matthew cũng không biết vì sao, cái kia phục vụ sinh cho hắn một loại chột dạ tại trốn tránh hắn cảm giác.

Bất quá Emma - Watson thúc giục, hắn liền không nghĩ nhiều, xoay người kéo Emma - Watson vào phòng, phản thủ đóng lại cửa phòng, cùng Emma - Watson hôn ở cùng nhau.

Hôn lên Emma - Watson không đến mười giây, Matthew đột nhiên buông lỏng ra, Emma - Watson cắn môi, bất mãn nói,“Lại làm sao?”

Matthew hướng phía trước thấu thấu, miệng đi đến Emma - Watson bên tai, phảng phất tại cắn nàng lỗ tai, trên thực tế lại dùng cực thấp thanh âm nói,“Tình huống có điểm không đối.”

Từ tiến vào cửa phòng cùng Emma - Watson hôn môi đến hiện tại, hắn cảm giác giống như có người tại chụp bọn hắn, đây là một loại thường niên sinh sống ở màn ảnh dưới sinh ra theo bản năng cảm giác, mỗi khi có máy quay phim màn ảnh nhắm ngay tự thân, liền sẽ sinh ra loại này không thể nói rõ kỳ lạ cảm giác.

Không chỉ là hắn, rất nhiều diễn viên đều có, xác thực điểm đến nói, đây là một loại bệnh nghề nghiệp.

Rất nhiều xuất sắc diễn viên, trường quay quay chụp động thái màn ảnh khi, căn bản không cần nhìn, cũng không thể nhìn, bằng cảm giác cũng biết màn ảnh ở nơi nào.

Có lẽ là vận động xúc giác thần kinh càng thêm phát đạt quan hệ, hắn ở phương diện này so với người bình thường đến nói muốn nhạy bén một ít.

Đương nhiên, này chỉ là một loại theo bản năng cảm giác, Matthew cũng không thể 100% xác định.

Matthew thoạt nhìn cùng Emma - Watson tựa hồ còn tại thân thiết, trên thực tế đã đề cao cảnh giác, đột nhiên hắn lại nghĩ tới hành lang trung cái kia né tránh cái kia phục vụ sinh......

Nơi này nhưng là cẩu tử khởi nguyên địa, toàn thế giới cẩu tử càn rỡ nhất địa phương, mơ hồ gian nhớ rõ, Anh quốc cẩu tử liên vương thất cùng quốc vụ đại thần cấp bậc người đều dám chụp lén nghe trộm.

Hơn nữa cũng không nhất định là cẩu tử, còn có thể là nguy hiểm phần tử.

Hắn vốn là phi thường cẩn thận nhân, tưởng cũng không có tưởng, một bàn tay liền mò đến trong túi, ấn xuống mini máy báo nguy.

“Đừng động.” Matthew tại Emma - Watson bên tai thấp giọng nói,“Có người khả năng chuồn vào phòng .”

Khi nói chuyện, hắn dùng thân thể chặn Emma - Watson, để ngừa nàng từng có kích phản ứng.

Vạn nhất có nguy hiểm phần tử, quá nhiều động tác ngược lại không ổn.

May mà Emma - Watson niên kỉ cứ việc không lớn, kiến thức lại không thiếu, vẫn là duy trì bình tĩnh, vươn ra hai tay treo tại Matthew trên cổ, tiếp tục bày ra một bộ nùng tình mật ý bộ dáng.

Đây là Hilton khách sạn xa hoa căn hộ, bên trong có rất nhiều phòng, trong đó trắc đối cửa chính thư phòng mở một khe cửa,

Phía trước vào hai danh [ The Sun ] cẩu tử, liền đứng ở cửa thư phòng mặt sau.

Mang kính mắt người da trắng hai mắt tỏa sáng, lần này thật phát đạt .

Bên cạnh hắc nhân cẩu tử cũng hưng phấn chỉ huy quyền đầu, trong lòng không ngừng nói thầm, kia đôi cẩu nam nữ như thế nào còn không tiến vào chính hí?

Hai người cũng không lo lắng bị phát hiện, thư phòng là rất an toàn địa phương, dưới tình huống bình thường, một đôi nam nữ sẽ không đến thư phòng loại địa phương này khai làm, cho dù là đến thư phòng, bọn họ cũng có thể trốn vào một trống trơn tủ sách lớn bên trong.

Tiến vào phía trước, Morrison liền cùng bọn họ nói qua rất nhiều cụ thể tình huống.

Mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cẩu tử liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một xấp lại một xấp tiền mặt, kế tiếp chỉ cần có thể chụp đến Matthew - Horner cùng Emma - Watson chân thương thực chiến màn ảnh,[ The Sun ] sẽ cho bọn họ bao nhiêu thù lao?

Không đúng ! đi hắn [ The Sun ], đến lúc đó muốn treo giá, ai cấp tiền nhiều liền bán cho ai.

Kia vài Hollywood ngôi sao tuyến đầu vợ chồng ảnh kết hôn hoặc là nhi nữ chiếu, đều có thể bán ra mấy trăm vạn dollar.

Hôm nay Hollywood tối hồng hai ngôi sao, Matthew - Horner cùng Emma - Watson lăn thảm hình ảnh không mấy trăm vạn bảng Anh bọn họ liên suy xét đều sẽ không suy xét.

Cái này thật sự muốn phát đạt .

Liền tính phân cho hành lang bên trong Morrison năm vạn bảng Anh cũng không tính cái gì.

Làm [ The Sun ] tư thâm cẩu tử, mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cẩu tử đương nhiên biết như vậy tin tức giá trị.

Hai người hưng phấn tay đều phát run , nghênh đón bọn họ không chỉ là tiền, còn có danh.

Bọn họ sẽ trở thành giải trí phóng viên trung siêu cấp danh nhân !

Nghĩ đến đây, mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cẩu tử kiệt lực ổn định trong tay mini máy quay phim, màn ảnh chặt chẽ nhắm ngay căn hộ cửa.

Kia hai người vẫn là ôm ở cùng nhau, không có thực chất tính động tác.

Đột nhiên, kia hai người tách ra, mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cẩu tử đồng thời trừng lớn ánh mắt, chuẩn bị xem trường trò hay.

Có thể hiện trường quan sát ngôi sao loại này tiết mục, cơ hội quá khó được !

Đặc biệt là Matthew - Horner, dù cho bọn họ là Anh quốc phóng viên, cũng nghe nói qua hắn một bước đến dạ dày hiển hách thanh danh.

Matthew cùng Emma - Watson vừa tách ra, liền bằng nhanh nhất động tác mở ra cửa phòng, kéo Emma - Watson thiểm đi ra ngoài.

Braun - Williams cùng còn lại bọn bảo tiêu đều đến.

“Ta trong phòng khả năng đi vào người.” Hắn nhanh chóng nói,“Nhìn dưới.”

“Các ngươi đi.” Braun - Williams đối với mặt khác nhân nói.

Hắn không có động, mà là cùng người khác canh giữ ở Matthew bên cạnh, làm một danh bảo tiêu, cố chủ an toàn trọng yếu nhất.

Này mấy tất cả đều dừng ở Morrison trong mắt, hắn tưởng cũng không có tưởng, kéo lên vệ sinh xe nhanh chóng rời đi.

Mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cẩu tử nhìn thấy Matthew cùng Emma - Watson rời đi, còn tại kỳ quái, này hai người như thế nào đột nhiên đi ra ngoài? Chẳng lẽ là muốn ở trên hành lang đến một hồi siêu cấp đại chiến? Nghe nói ngôi sao người mẫu nhóm đam mê đều rất đặc biệt......

Còn không đợi bọn họ suy xét có phải hay không muốn cùng đi qua, cửa phòng đột nhiên mở ra, bốn mặc hắc tây trang người vạm vỡ xông vào, mỗi người tây trang phía dưới đều căng phồng , tựa hồ cất giấu cái gì tương đối cứng rắn gì đó.

Này bốn người bọn họ gặp qua, biết là Matthew bảo tiêu, lập tức ý thức được không tốt.

“Trốn mau !” Hắc nhân cẩu tử thấp giọng nhắc nhở một câu, liền triều cửa sổ bên kia xung.

Mang kính mắt người da trắng lại không có động, đây là ba mươi ba lâu, phòng chỉ có một cửa, cửa sổ tuy rằng không thiếu, nhưng thật muốn trực tiếp nhảy xuống đi......

Hắc nhân cẩu tử chạy đến bên cửa sổ liền ngây ngẩn cả người, cho hắn mười lá gan cũng không dám khiêu.

Này hai người bị đổ ở thư phòng bên trong.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 737: Chó Cắn Chó

“Bọn họ là loại người nào?”

Căn hộ phòng khách bên trong, Emma - Watson đổi tới đổi lui, ngẫu nhiên mở ra cửa phòng ra bên ngoài nhìn một cái,“Matthew, Braun sẽ không giết bọn họ đi?”

Liền tại nàng xem thời điểm, Braun - Williams tay sờ vào bên trong quần áo, tựa hồ là muốn lấy vũ khí đi ra.

“Sẽ không.” Matthew trước hồi đáp thứ nhất vấn đề, nói tiếp,“[ The Sun ] cẩu tử.”

Bên ngoài truyền đến Braun - Williams uy hiếp lời, còn có phóng viên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thanh âm.

Matthew ngồi ở chỗ này, căn bản không có nhìn một cái hứng thú, lại càng sẽ không ngốc hồ hồ đi ra ngoài cùng hai cẩu tử gặp mặt, kia cũng quá coi trọng bọn họ .

Anh quốc cẩu tử danh bất hư truyền, một đám lá gan quá lớn.

Cùng này hai cẩu tử giao tiếp sự, do Braun - Williams ra mặt đủ rồi.

Kia hai danh đến từ [ The Sun ] cẩu tử phi thường kiêu ngạo, các loại cùng loại uy hiếp sáng tỏ mà nói ùn ùn.

Nhưng bọn họ mỗi người phải đối mặt ba danh xốc vác bảo tiêu, uy hiếp lời thay đổi không được tình cảnh hiện tại.

Đương nhiên, Matthew theo sau sẽ thông tri khách sạn cùng báo nguy, khẳng định sẽ không ở trong phòng mình, khiến này hai danh cẩu tử nhận đến có thể gọi người nhìn ra người đến thân thương tổn.

Braun - Williams tại chống khủng bố bộ đội đãi qua, kinh nghiệm phi thường phong phú.

Không nhiều lắm một hồi, phân tán tại hai phòng cẩu tử liền không có thanh âm, lại cũng không giống vừa rồi như vậy kiêu ngạo la to .

Vài phút sau, tiếng đập cửa vang lên, Matthew nói mời vào, Braun - Williams đẩy cửa đi đến, trong tay còn cầm hai đài mini máy quay phim cùng hai chi máy ghi âm.

Hắn quay người đóng cửa lại, nói,“Hỏi rõ ràng , này hai người đều đến từ [ The Sun ], thông qua khách sạn một người vệ sinh trà trộn vào khách sạn, ta sưu bọn họ thân, tìm ra này mấy.”

Khi nói chuyện, hắn đem máy quay phim cùng máy ghi âm phóng tới Matthew trước mặt trên bàn.

“Triệt để tiêu hủy.” Matthew đối Braun - Williams nói,“Hiện tại liền làm.”

Chuyện này đề cập không chỉ là hắn, còn có Emma - Watson.

Braun - Williams từ bên ngoài tiếp đón một khác danh bảo tiêu tiến vào, ngay tại chỗ đem máy quay phim cùng máy ghi âm triệt để biến thành rác rưởi.

“Kế tiếp làm cái gì?” Emma - Watson rõ ràng là tưởng phát triển một chút không khí,“Muốn hay không chúng ta đem hai gã đó trầm hải đi?”

Matthew đầu tiên là đối Emma - Watson cười cười, tiếp lại đối Braun - Williams nói,“Thông tri khách sạn phương diện, mặt khác...... Báo nguy.”

Braun - Williams gật đầu, cùng một khác danh bảo tiêu xoay người rời đi.

“Liền như vậy tính?” Emma - Watson có chút kỳ quái, trong ấn tượng Matthew cũng không phải là hào phóng như vậy nhân a.

Matthew lắc đầu,“Ta cuối cùng không thể thật đem bọn họ ném đại hải bên trong đi?”

Emma - Watson lại hỏi,“Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào ? Sẽ không ngay cả ta cũng không nói cho đi? Ta nhưng là đương sự chi nhất.”

“Ta nhớ rõ News Corporation tại Anh quốc người phụ trách là Rupert - Murdoch tiểu nhi tử, giống như gọi James - Murdoch.” Matthew nhàn nhạt nói,“Của ta trù tính công ty cùng News Corporation có nghiệp vụ lui tới.”

Lời này vừa nói xong, Emma - Watson liền gật đầu nói,“Bọn họ muốn thất nghiệp .”

“Emma, ta nhớ rõ phụ thân ngươi là luật sư, đúng không?” Nhìn thấy Emma - Watson gật đầu, Matthew còn nói thêm,“Khiến hắn giúp ta xem xét một danh thích hợp luật sư, ta đối Anh quốc pháp luật không quá lý giải, xem như thế nào mới có thể khởi tố bọn họ, ta không yêu cầu thắng kiện, muốn đem quan tòa lần lượt kéo xuống đi.”

“Quay đầu ta cùng ba ba nói một tiếng.” Emma - Watson nói.

Nàng biết đây là người giàu có đối phó người nghèo tối quen dùng cũng hữu hiệu nhất thủ đoạn, so chính là tiền nhiều, lấy tiền đè chết ngươi, mấy chục vạn dollar luật sư phí, căn bản không buông tại Matthew này đẳng cấp nhân trong mắt, hai cẩu tử nơi nào chịu đựng được.

Khác không rõ lắm, nhưng Emma - Watson gặp qua phụ thân đại lý mấy cái điền sản án tử, đối phó kia vài không tưởng di dời người đâu, chính là tìm hoặc là chế tạo thích hợp lấy cớ khởi tố, tha cũng có thể đem kia vài người nghèo kéo đến phá vỡ.

Matthew cuối cùng nói,“Còn có một điểm, bất quá còn không có tưởng hảo, đẳng Braun tìm người tra tra lại nói.”

Emma - Watson lên tiếng, còn nói thêm,“Nhất định phải nói cho ta biết a.”

Vài phút thời gian, khách sạn phương diện trực ban quản lý liền chạy lại đây, rất nhanh cảnh sát cũng đến, kịch tổ một vị chấp hành người sản xuất cùng Christopher - Nolan cũng được đến tin tức lại đây nhìn nhìn.

Matthew cùng Emma - Watson thông lệ làm ghi chép.

Khách sạn điều lấy camera theo dõi, rất nhanh tìm đến khách sạn nội quỷ, thành khẩn hứa hẹn hướng Matthew cam đoan sẽ mau chóng xử lý.

Này án tử đơn giản sáng tỏ, cảnh sát đi hoàn thông lệ trình tự, mang đi hai danh cẩu tử.

Cảnh sát đi sau, khách sạn người phụ trách trịnh trọng hướng Matthew cùng Emma - Watson nói xin lỗi, Matthew cũng không có cùng khách sạn phương diện quá mức so đo ý tứ, chỉ là yêu cầu bọn họ tất yếu nghiêm trị cái kia tiếp ứng cẩu tử nhân.

Đương nhiên, loại sự tình này cũng không thể nhẹ nhàng bỏ qua, Helen - Hermann không ở nơi này, Matthew lười ở loại này lạn sự thượng dây dưa, dứt khoát giao cho kịch tổ chấp hành người sản xuất cùng khách sạn thương lượng.

Cuối cùng, Hilton khách sạn miễn trừ toàn bộ [ Inception ] kịch tổ phí dụng, phân biệt đưa tặng Matthew cùng Emma - Watson một tấm thẻ vàng, tương lai ba năm bọn họ tùy thời đều có thể miễn phí vào ở Hilton khách sạn đợi đã (vân vân).

Việc này làm xong, Matthew trước cấp Helen - Hermann đánh một cuộc điện thoại, lại khiến Braun - Williams triệt để kiểm tra hắn phòng.

“Rốt cuộc im lặng .”

Đóng lại cửa phòng, Matthew ngồi ở phòng khách trên sô pha, tựa vào Emma - Watson trên người, nói,“Không nghĩ tới gọi ngươi đi ra một chuyến này, phát sinh nhiều chuyện như vậy, còn không bằng tại ngươi kia đâu.”

Emma - Watson ngược lại là không phải để ý,“Không quan hệ.” Nàng tiếp khẽ nhíu mày,“Phỏng chừng ngày mai ta và ngươi chuyện xấu lại muốn bay đầy trời .”

Matthew khoát tay,“Đừng động này mấy, coi như nhìn không thấy hảo.”

Vừa hắn cũng nghe Braun - Williams nói, cảnh sát mang đi kia hai danh cẩu tử thời điểm, Hilton khách sạn cửa vây đầy phóng viên.

Hôm nay buổi tối phát sinh sự tình không có khả năng bảo mật.

Emma - Watson lúc này còn nói thêm,“Ta cấp ba ba đánh qua điện thoại , ngày mai ta đi văn phòng kinh doanh thấy hắn.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, luật sư sự cũng không phải không phải này không thể, không được mà nói hắn tìm mặt khác đại luật sư văn phòng kinh doanh liền là, giống hắn như vậy hộ khách, có chính là luật sư văn phòng kinh doanh tiếp đãi.

Gian phòng bên trong điện thoại lúc này vang lên, Matthew tiếp lên nghe một hồi, rất nhanh cúp điện thoại, lại đối Emma - Watson nói,“Khách sạn đem tên kia nội quỷ khai trừ...... Ân, khách sạn sẽ hướng tương quan nghề công hội trách cứ hắn, hắn trong ngắn hạn rất khó lại tìm công tác.”

“Người như thế chán ghét nhất .” Emma - Watson nói.

Matthew bỗng nhiên có ý tưởng, nói,“Muốn hay không chúng ta thử xem, xem bọn hắn hay không sẽ chó cắn chó......”

Emma - Watson kề sát qua,“Như thế nào cắn a?”

Matthew hạ giọng cùng nàng nói thầm hai câu, Emma - Watson liên tục gật đầu,“Hảo ! hảo ! để người đi thử xem ! không được chúng ta cũng không tổn thất......”

Hai người lại nói vài câu, Matthew cấp Braun - Williams đánh một cuộc điện thoại.

Hôm nay thời đại này, tin tức truyền bá tốc độ nhanh đến để người sợ hãi than, Emma - Watson theo sau mở ra máy tính, mạng internet bên trên về nàng cùng Matthew cùng nhau vào ở Hilton khách sạn đường viền hoa tin tức đầy trời bay loạn, ngay cả vừa phát sinh bất quá mới một giờ chụp lén sự kiện, đều có rất nhiều trang web chi tiết báo danh đi ra.

Anh quốc giải trí truyền thông hiệu suất phi thường kinh người, chẳng những có hai danh cẩu tử bị cảnh sát mang đi ảnh chụp, còn đào ra tên của bọn họ cùng đảm nhiệm chức vụ ở [ The Sun ], thậm chí ngay cả sự kiện quá trình miêu tả đều tám chín phần mười.

Matthew xem qua sau, phi thường hoài nghi khách sạn bên trong còn có mặt khác giải trí truyền thông tuyến nhân, thậm chí cảnh sát trong nói không chừng cũng có người tại bán tin tức.

Lại qua một đoạn thời gian, mạng internet tương quan bát quái báo danh cùng đường viền hoa tin tức càng nhiều , dứt khoát có thể dùng phô thiên cái địa đến hình dung.

Tại đây giải trí bát quái siêu cấp cường hãn quốc gia bên trong, giải trí tin tức truyền bá tốc độ, tựa hồ so Los Angeles đều phải nhanh hơn vài phần.

Cùng thường lui tới như vậy, Matthew vừa không có vì này phiền não, lại càng sẽ không đi làm truyền thông quan hệ xã hội, hơn nữa Emma - Watson còn tại hắn trong phòng đợi đâu, không biết xấu hổ dày da mặt đi quan hệ xã hội phương diện này bát quái chuyện xấu sao?

Liên Emma - Watson này nữ hài đều không là rất để ý, hắn này đại nam nhân càng thêm không quan trọng.

Hơn nữa có rất tốt biện pháp có thể đem này mấy toàn bộ quên mất.

Nhìn một hồi mạng internet bát quái tin tức, Matthew trực tiếp đem Emma - Watson ôm vào phòng ngủ, này mấy tại hắn đến nói rất nhỏ chuyện phiền toái, như thế nào có thể chặn hưởng thụ nhân sinh như vậy đại sự.

Bóng đêm càng ngày càng thâm, thời gian dần dần tiếp cận đêm khuya, Hilton khách sạn địa hạ hai tầng một gian vệ sinh nghỉ tức phòng bên trong, Morrison tại hai danh nhân viên bảo vệ giám thị dưới, ôm một không lớn hộp giấy, ủ rũ ra khách sạn cửa hông.

Từ lúc này, hắn thất nghiệp .

Cúi đầu đi ở đèn đường thông minh trên đường, Morrison quay đầu nhìn ra xa Hilton khách sạn cửa, chỗ đó ít nhất còn vây đổ vài trăm danh phóng viên.

Nguyên bản, nơi này phóng viên liền không thiếu, đêm nay phát sinh như vậy sự, tựa hồ toàn bộ Anh quốc truyền thông đều phái người chạy lại đây.

Đối với bị khách sạn đuổi ra khỏi nhà, hắn ngược lại là không phải ngoài ý muốn, từ đáp ứng hai gã đó khi khởi, liền biết sẽ có kết quả như vậy, nhưng kết quả chung quy cùng dự tính bất đồng.

Kia năm vạn bảng Anh tìm ai muốn đi a? Không phải này bút tiền dụ hoặc, có thể làm loại sự tình này? Hắn vẫn là rất có chức nghiệp đạo đức a.

Hiện tại kia hai hỗn cầu bị người bắt hiện hành, còn khiến cảnh sát mang đi , kình bạo tin tức không chụp đến, tiền thưởng linh tinh càng là không thể nào nói đến.

Morrison buồn bực đem trong tay chiếc hộp trực tiếp ném vào ven đường thùng rác trung, đứng ở ven đường hô hô sinh khó chịu.

Tiền không lấy đến còn mất công tác, hắn lỗ to .

Không được, việc này muốn cho kia hai hỗn cầu phụ trách, không thể liền như vậy tính.

Morrison vừa hạ quyết tâm, một mang màu đen liên thể mũ trùm nhân từ phía sau đi tới, đột nhiên đứng ở hắn bên cạnh.

“Ngươi muốn làm gì?” Morrison cảnh giác, London trị an cũng không tốt, đặc biệt là buổi tối,“Ngươi là ai?”

Người nọ liên thể mũ trùm có đặc biệt đại vành nón, hơn phân nửa trương gương mặt đều che trong bóng ma, để người xem không rõ ràng, hơn nữa mặc quần áo rõ ràng không hợp thể, tựa hồ còn gù eo, rất khó phán đoán hắn hình thể.

“Hỏa kế, muốn kiếm một bút tiền sao?” Người nọ đột nhiên hỏi.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 738: Luật Sư Tìm Tới Cửa

Thái dương vừa mới bò ra đường chân trời, chói lọi treo tại giữa không trung, gần nhất mưa dầm liên miên London rốt cuộc có một hảo thời tiết, mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cẩu tử đi theo hai người mặt sau, đi ra cảnh cục đại môn, theo bản năng thò tay che lấp ánh mắt, tia sáng có điểm chói mắt.

Tiến vào bãi đỗ xe, phía trước hai người bỗng nhiên ngừng lại.

“Škrtel tiên sinh......” Trong đó một danh tây trang giày da trung niên nhân, đối một khác danh tóc trắng bạc nhân nói,“Ta đi trước, hậu tục có chuyện trực tiếp đánh ta điện thoại.”

“Hảo.” Gọi là Škrtel cùng hắn nắm tay,“Cám ơn ngươi, Berjer luật sư.”

Tên kia luật sư dẫn đầu lên xe rời đi, Škrtel đẳng đối phương chạy ra bãi đỗ xe, lúc này mới tiếp đón mặt sau mang ánh mắt người da trắng cùng hắc nhân cẩu tử, cùng tiến lên một chiếc màu đen thương vụ xe hơi.

Vừa lên xe, mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cẩu tử liền thoải mái xuống dưới.

“Đầu, không có việc gì ?” Mang ánh mắt người da trắng hỏi Škrtel.

Hắc nhân cẩu tử cũng nhìn về phía Škrtel, đây là bọn họ bộ môn lão đại, luôn luôn bao che khuyết điểm.

Škrtel cũng không nói chuyện, chỉ là ý vị không rõ điểm đầu, giống như đang tự hỏi sự tình gì.

“Ta liền nói không có việc gì.” Mang ánh mắt người da trắng nở nụ cười,“Chúng ta có tin tức báo danh tự do.”

Hắc nhân cẩu tử liên tục gật đầu,“Công chúng có quyền được biết !”

Mang kính mắt người da trắng còn nói thêm,“Đầu, lần này là một đại tin tức, chúng ta thiếu chút nữa liền chụp đến Matthew - Horner cùng Emma - Watson......”

“Các ngươi chụp đến sao?” Škrtel trực tiếp hỏi.

“Không có.” Hắc nhân cẩu tử nói.

Mang kính mắt người da trắng lại nói,“Chụp đến bọn họ thân thiết một ít màn ảnh, nhưng máy quay phim bị Matthew - Horner bảo tiêu đoạt đi.” Hắn vội vàng nói,“Đầu, ta tất yếu đem máy quay phim muốn về đến.”

Škrtel nhìn hắn một cái, lại không có nói chuyện.

“Matthew - Horner cùng hắn bảo tiêu đe dọa, uy hiếp chúng ta, còn tổn hại tư nhân tài sản.” Mang kính mắt người da trắng tiếp tục nói,“Chuyện này không thể liền như vậy xong, chúng ta muốn tiếp tục cùng này tuyến, đây là đại tin tức !”

“Matthew - Horner đã bồi thường máy quay phim phí dụng.” Škrtel chậm rãi mở miệng,“Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao?”

Mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cẩu tử vội vội vàng vàng gật đầu,“Làm tốt ! đầu, chúng ta làm lớn một hồi, khiến Matthew - Horner cái kia quê mùa vi tối hôm qua sự trả giá đại giới !”

“Ta nói không phải này mấy.” Škrtel từ trên xe trong ngăn trữ vật cầm ra một văn kiện túi, đối tài xế nói,“Lái xe, đưa bọn họ trở về.”

Hắn lại cầm ra hai phong thư phần mình giao cho mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cẩu tử,“Matthew - Horner không phải bình thường Hollywood ngôi sao, không phải các ngươi có thể trêu chọc nhân.”

Mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cẩu tử theo bản năng tiếp nhận phong thư, không rõ lời này ý tứ, hỏi,“Chẳng lẽ liền như vậy tính.”

Škrtel nghĩ nghĩ, nhắc nhở nói,“Matthew - Horner sẽ không liền như vậy tính, các ngươi hai người cẩn thận một chút đi.”

Lời này nói được mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cẩu tử đều một trận sững sờ, người trước kỳ quái hỏi,“Đầu, ngươi đây là...... Đây là cái gì ý tứ a.”

“Các ngươi hai gần nhất thu liễm một điểm.” Škrtel tùy ý khoát tay,“Từ giờ trở đi, các ngươi không lại là báo xã nhân viên tạm thời.”

Mang kính mắt người da trắng nháy mắt trừng lớn ánh mắt,“Vì sao? Chúng ta......”

Škrtel đột nhiên đề cao thanh âm,“Các ngươi trêu chọc không nên trêu chọc nhân vật.”

Mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cẩu tử còn tưởng phân biệt, lại bị Škrtel nâng tay ngăn lại ,“Hiện tại nói cái gì cũng không có dùng, đây không phải ta làm quyết định.”

Hắn chần chờ một chút, vẫn là nói,“Hôm nay rạng sáng, James - Murdoch tiên sinh tự mình cấp tổng biên gọi điện thoại, hỏi đến việc này.”

Mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cẩu tử đều há miệng thở dốc, lại cái gì cũng không có nói đi ra.

Bọn họ cũng đều biết, James - Murdoch là toàn bộ News Corporation tại Great Britain vương quốc người phụ trách.

“Matthew - Horner chẳng phải chính là ngôi sao sao?” Hắc nhân cẩu tử nhịn không được nói thầm.

“Nếu các ngươi cho rằng một ức vạn phú hào, hưởng dự toàn cầu từ thiện gia cùng hoạt động xã hội gia chỉ là một Hollywood ngôi sao đơn giản như vậy......” Škrtel hơi mang trào phúng cười cười,“Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, chuyện này Matthew - Horner sẽ không như vậy tính !”

Hắn trịnh trọng nhắc nhở nói,“Các ngươi không lại là báo xã nhân viên tạm thời, báo xã sẽ không lại vì các ngươi cung cấp viện trợ, về sau cẩn thận một chút.”

Mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cẩu tử không phải đệ nhất thiên làm cẩu tử, đã nghe đi ra, có vẻ bọn họ xác thật chọc tới không nên dây vào nhân.

“Thế nhưng......” Mang kính mắt người da trắng còn tưởng phân biệt.

Xe lại dừng ở một đống kiểu cũ khu chung cư trước cửa, Škrtel chỉ chỉ ngoài cửa sổ xe,“Hiện tại nói cái gì cũng không có dùng, xuống xe đi, chờ qua mấy tháng các ngươi lại liên hệ ta.”

Đây cũng là báo xã quen dùng thủ đoạn, trong mắt của hắn, vô luận James - Murdoch, vẫn là Matthew - Horner, đều là cao cao tại thượng đại nhân vật, chờ qua mấy tháng, bọn họ cũng liền quên chuyện này , đến lúc đó lại khiến này hai ngu ngốc trở về liền là.

Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là hai tương đương đắc lực nhân thủ.

Nghe được Škrtel mà nói, mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cẩu tử không nói thêm gì, gật gật đầu xuống xe.

“Gần nhất an ổn một điểm !” Škrtel vẫn là dặn dò một câu,“Đừng lại đi trêu chọc Matthew - Horner !”

Nhìn theo xe rời đi, mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cẩu tử xoay người đi vào khu chung cư đại môn, khu chung cư có chút cũ nát, lấy quang cũng không phải rất tốt, có vẻ tương đối âm u.

Bọn họ vừa xuyên qua cửa hiên, chuẩn bị lên thang lầu, bỗng nhiên thang lầu mặt sau một vứt bỏ tạp vật gian cửa mở ra, mấy cái bẩn mặt đều thấy không rõ lưu lãng hán đi ra, che ở mặt sau.

“Không sai ! là bọn họ.” Đầu lĩnh lưu lãng hán nhìn bọn họ liếc nhìn, nói,“Động thủ.”

“Chạy mau !” Mang kính mắt người da trắng vừa hô một câu, bên trên thang lầu đồng dạng có người xuất hiện.

Này hai người nháy mắt bị ngăn chặn, đầu lĩnh người chính là Morrison.

“Ngươi muốn làm gì......”

Hắc nhân cẩu tử lời còn chưa dứt, Morrison vung tay lên,“Đánh cho ta !”

Bảy tám lưu lãng hán lập tức vây quanh đi lên, đối với mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cẩu tử quyền đấm cước đá, tựa hồ như vậy còn không đủ nghiện, có người vừa đánh còn vừa xung bọn họ nhổ nước miếng, kia không biết bao nhiêu năm không đánh răng qua miệng rộng phun ra nước miếng, dừng ở mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cẩu tử trên người, thiếu chút nữa không đem bọn họ huân ngất đi.

Tấu chừng năm sáu phút, Morrison kêu lại mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cẩu tử, nói,“Năm vạn bảng Anh, đây là nói hảo , cho các ngươi một tuần thời gian, bằng không......”

Hắn hắc hắc cười lạnh hai tiếng, mang theo nhất chúng đả thủ ly khai.

Việc này hoàn toàn ra ngoài mang kính mắt người da trắng cùng hắc nhân cẩu tử đoán trước, đau tại trên thang lầu nhất thời căn bản không bò lên được, đặc biệt là những người đó phun ở trên người nước miếng, ghê tởm liên tối hôm qua ăn cơm đều phải phun ra.

“Báo nguy !” Mang kính mắt người da trắng móc ra điện thoại,“Ta muốn báo nguy.”

Rất nhanh, có tuần cảnh lại đây thông lệ hỏi thăm một phen, làm tương quan ghi lại liền đi , cùng loại đánh nhau bác sát sự kiện, London đầu đường mỗi ngày không biết muốn trình diễn bao nhiêu lần, nơi nào quản được lại đây.

Cảnh sát mới vừa đi, bọn họ hai còn chưa kịp lên lầu, Morrison mang theo nhân vòng lại trở về, lại là một trận hành hung, lại thanh minh trong một tuần tất yếu chuẩn bị tốt năm vạn bảng Anh !

“Làm thế nào?” Hắc nhân cẩu tử hỏi.

Mang kính mắt người da trắng nói,“Hắn có thể tiêu tiền mướn nhân, chúng ta liền không thể sao? Tìm trên đường đám kia hỗn tiểu tử......”

Hôm đó buổi chiều, Morrison về nhà thời điểm, bị một đám mười bảy mười tám tuổi hắc nhân tiểu hài tử ngăn lại hành hung, răng cửa đều bị tiêu diệt một khỏa......

Chó cắn chó trò hay theo sau thay nhau lên sân.

Hilton khách sạn bên kia, Matthew không có nhận đến ngoại giới ảnh hưởng, từ sớm liền khiến Braun - Williams dẫn người tự mình đưa Emma - Watson đi nàng phụ thân ở luật sư văn phòng kinh doanh, sau đó đầu nhập đến bình thường công tác trong.

Kịch tổ công tác còn đang tiếp tục, nguyên bản kế hoạch tại London quay chụp vai diễn cơ bản hoàn thành, Christopher - Nolan đem cải biến qua đi kịch bản phân phát đến Matthew đẳng chủ yếu diễn viên trong tay.

Paris vai diễn sửa tại London quay chụp, kịch bản thế tất muốn tiến hành một ít sửa chữa.

Bởi kịch bản cải biến quan hệ, hôm nay không có quay chụp nhiệm vụ, Christopher - Nolan đem Matthew, James - McAvoy, Michael - Fassbender cùng Anne - Hathaway tụ tập đến khách sạn một gian trong phòng hội nghị, quen thuộc sửa đổi sau vai diễn.

Vai diễn chủ yếu nội dung không có biến hóa, chủ yếu biến hóa là cảnh tượng, cùng với dựa vào cảnh tượng lời kịch linh tinh .

Trong đó cải biến nhiều nhất là Emma - Roberts nhân vật, bất quá Emma - Roberts hai ngày sau mới sẽ đến London, Ariadne cùng Dom Cobb vai diễn đến lúc đó lại đối hí liền là.

Nhìn phân nửa ngày kịch bản, đến tới gần tan tầm thời điểm, Anne - Hathaway có chuyện dẫn đầu rời đi, Matthew tính toán cùng James - McAvoy cùng Michael - Fassbender qua sẽ cùng nhau đi ăn cơm tối, cũng không sốt ruột đi.

“Ngươi này hai ngày qua được muôn màu muôn vẻ a.” James - McAvoy không phải không có hâm mộ nói,“Tối hôm qua nháo ra lớn như vậy động tĩnh.”

Michael - Fassbender cũng kề sát qua,“Việc này ngươi không truy cứu? Cẩn thận còn có lần sau.”

“Đương nhiên không thể tính.” Matthew biết, nếu nhẹ nhàng bỏ qua, mặt sau nói không chừng còn có người dám làm cùng loại sự,“Bọn họ đã bị [ The Sun ] sa thải .”

Lời thừa hắn không có nhiều lời, vừa liền thu đến một danh bảo tiêu phát đến tin tức, chó cắn chó tiết mục nghe nói phi thường phấn khích.

Emma - Watson cũng gọi điện thoại tới, bên kia luật sư văn phòng kinh doanh bức thiết muốn tiếp vụ án này, tuy rằng Emma - Watson phụ thân cần lảng tránh, nhưng đối phương nói có mười mấy điều tội danh có thể lên án hai danh cẩu tử.

Hơn nữa, đối phương thành khẩn hứa hẹn tỏ vẻ, không những được khiến hai danh cẩu tử trên kinh tế đại hộc máu, còn có nắm chắc đưa bọn họ đi vào ở lại một đoạn thời gian.

Đối với Anh quốc pháp luật, Matthew không quá lý giải, nhưng Emma - Watson phụ thân dám nói như vậy, khẳng định là có nhất định nắm chắc.

Tan tầm thời gian vừa đến, ba người cùng nhau rời đi khách sạn phòng họp, vừa đến tầng hai phòng ăn (nhà hàng), mặt sau bỗng nhiên có người đuổi theo lại đây.

“Horner tiên sinh !”

Một khôn khéo lão luyện nữ nhân từ phía sau đuổi theo, tự giới thiệu nói,“Ngươi hảo, ta là Amal Alamuddin, một danh luật sư.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 739: Vũ Khí Cuối Cùng

“Luật sư?” Matthew nhanh chóng đánh giá một chút đối diện nữ nhân, cũng không nhận thức.

Nữ nhân này để một đầu màu nâu sẫm giống như như thác nước tóc dài, diện mạo có chứa vài phần Trung Đông nhân đặc điểm, lại có Tây phương nữ nhân cao gầy dáng người, rõ ràng là hỗn huyết trên khuôn mặt trang dung tinh xảo, nhìn qua phi thường xinh đẹp.

Chợt vừa trông qua đi, nàng bề ngoài cùng Anne - Hathaway có vài phần tương tự.

Hơn nữa nàng có cùng loại với như ngôi sao thời trang trang điểm cùng ưu nhã khí chất, một thân màu cam xà văn lĩnh áo cùng màu nâu nhạt bao mông bút chì váy, phối hợp thượng lỏa sắc đầu nhọn giày cao gót, lại thêm trong tay màu đen túi xách, thiên hướng về thành thục mặc quần áo phong cách, đột hiện ra lão luyện ưu nhã khí chất, dứt khoát chính là công sở nữ tính mặc quần áo khuôn mẫu.

Như vậy một nữ nhân, đi ở trên đường quay đầu tỷ lệ tuyệt đối cao, bị người lầm cho rằng Hollywood ngôi sao, phỏng chừng đều không có ai kỳ quái.

Matthew ánh mắt từ trên người nàng đảo qua, mang theo vài phần cảnh giác hỏi,“Ngươi là ai luật sư?”

James - McAvoy cùng Michael - Fassbender cho nhau nhìn thoáng qua, đồng thời sinh ra một ý tưởng, chẳng lẽ Matthew sưu tập tem tay đã thò đến luật sư giới .

“Ta là Amal Alamuddin, đến từ phố Doughty luật sư văn phòng kinh doanh.” Amal Alamuddin nhìn thấy Matthew nghi hoặc, cười giải thích nói,“Ta là Watson tiên sinh đồng sự.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ngươi là đại biểu luật sư văn phòng kinh doanh đến? Ta cùng với Watson tiên sinh cùng quý sở Cain tiên sinh ước là ngày mai.”

Amal Alamuddin ưu nhã cười nói,“Ta đêm nay lại đây đại biểu là ta cá nhân.” Nàng tiến tới nói,“Chúng ta có thể nói chuyện riêng sao?”

Matthew quay đầu nhìn về phía James - McAvoy cùng Michael - Fassbender, James - McAvoy lập tức nói,“Ngươi tùy tiện, không cần phải xen vào chúng ta.”

Hắn kéo Michael - Fassbender một chút, kéo hắn vào phòng ăn (nhà hàng).

Matthew nghĩ nghĩ, gật đầu nói,“Có thể.”

Amal Alamuddin lại lộ ra mê người tươi cười,“Cám ơn.”

“Ngươi chờ một hồi.” Matthew lấy di động ra,“Ta cùng khách sạn muốn một gian phòng khách.”

Tuy rằng không biết đối phương vì sao đến tìm chính mình, nhưng phỏng chừng là cùng tối hôm qua sự có liên quan, khẳng định không thích hợp tại phòng ăn (nhà hàng) loại địa phương này đàm.

Đối phương vẫn là mĩ nữ luật sư, mang theo về chính mình phòng lại càng không thích hợp.

Matthew đi đến một bên im lặng địa phương, gọi điện thoại muốn trên lầu một gian phòng khách, tiếp vụng trộm cấp cách đó không xa Amal Alamuddin vỗ tấm ảnh chụp, phát cho Emma - Watson sau, lại đánh qua điện thoại, Emma - Watson đang tại cùng phụ thân đi ăn cơm, nghe hắn nói xong lập tức hỏi Watson tiên sinh, Watson tiên sinh lập tức chứng thực có Trung Đông nhân đặc điểm Amal Alamuddin là hắn đồng sự, hơn nữa là phố Doughty luật sư văn phòng kinh doanh tuổi trẻ luật sư trung năng lực tương đối xuất sắc một.

“Nữ nhân này làm việc rất có thủ đoạn, lá gan rất lớn.”

Watson tiên sinh cắt đứt điện thoại phía trước, nói như vậy một câu.

Nam nhân ở giữa về nữ nhân mà nói, có đôi khi không cần nói rất minh bạch, vỏn vẹn này một câu, Matthew đối với này gọi là Amal Alamuddin nữ luật sư, có một đại khái ấn tượng.

Theo sau, hắn mang theo Amal Alamuddin đi trên lầu phòng khách, tiến vào phòng khách phía trước, Braun - Williams còn chuyên môn kiểm tra một chút.

“Ngày hôm qua sự di chứng.” Matthew mời Amal Alamuddin tiến vào phòng khách,“London cẩu tử quá kiêu ngạo .”

Amal Alamuddin rất thục nữ ngồi ở trên một chiếc sô pha đơn, nói,“Horner tiên sinh không tính toán cầm lấy pháp luật vũ khí đến duy hộ hợp pháp quyền lợi sao?”

Matthew cũng không vòng quanh, nói thẳng,“Đương nhiên muốn. Cho nên ta mới để người đi tìm luật sư văn phòng kinh doanh.”

Wilson luật sư vỏn vẹn đại lý hắn tại Bắc Mĩ pháp luật sự vụ, Anh quốc pháp luật hệ thống cùng Mĩ quốc có phân biệt, hơn nữa này khả năng sẽ là một tương đối lâu dài quan tòa, tìm Anh quốc luật sư không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất.

“Thứ ta nói thẳng, Alamuddin tiểu thư.” Matthew lười đi vòng vèo,“Ta cùng với quý sở ước hảo ngày mai gặp mặt bàn bạc, không biết ngươi đêm nay lại đây......”

“Bảo ta Amal hảo, ta có thể xưng ngươi Matthew sao?” Amal Alamuddin nhìn thấy Matthew gật đầu, cười nói,“Cám ơn.”

Trên mặt nàng thủy chung đều treo ưu nhã tươi cười,“Matthew, ngươi tại Anh quốc không có luật sư, đúng không?”

Matthew cười cười, không đáp lại, đây là rõ ràng .

Amal Alamuddin còn nói thêm,“Ngày mai ngươi cùng luật sư văn phòng kinh doanh bàn bạc thời điểm, có thể xác định ta làm của ngươi đại lý luật sư sao?”

Nghe nói như thế, Matthew không có ngoài ý muốn, đối phương tìm tới hắn, khẳng định có mục đích .

Hắn lại nhìn Amal Alamuddin liếc nhìn, Amal Alamuddin tuổi cùng hắn xấp xỉ, này tuổi đối với luật sư hành nghiệp đến nói, hẳn là xem như mới ra đời đi?

Amal Alamuddin mở ra túi công văn, lấy ra mấy bản giấy chứng nhận, mở ra đặt ở trước mặt hắn trên bàn,“Đây là của ta giấy phép, văn phòng kinh doanh công tác chứng minh, còn có mặt khác một ít tương quan giấy chứng nhận.”

Matthew ánh mắt từ phía trên đảo qua, thấy được Oxford đại học cùng New York đại học luật học viện bằng tốt nghiệp.

Nếu này mấy đều là thật , kia nữ nhân cũng là học bá cấp tồn tại.

Amal Alamuddin theo sau lại móc ra một xấp văn kiện, nói,“Đây là ta xử lý qua án tử.”

Matthew không có bính kia vài, thực ra này mấy cũng không trọng yếu, lần này vỏn vẹn chính là phi thường nhỏ án tử mà thôi, bình thường luật sư đều có thể xử lý.

Nhưng hắn rất ngạc nhiên, này gọi là Amal Alamuddin nữ luật sư, vì sao chính mình tìm lên cửa đến?

Mắt thấy Matthew không có xem này mấy hứng thú, Amal Alamuddin còn nói thêm,“Ta đoán không sai mà nói, ngươi là muốn dùng lần này án tử cảnh cáo Anh quốc truyền thông phóng viên, về sau làm việc không cần quá phận, đúng không?”

Matthew không khỏi cười lên, đối phương xác thật rất thông minh.

Đương nhiên, làm một trọng lượng cấp Hollywood ngôi sao, này cũng không khó đoán.

Nghĩ đến đây, hắn bừng tỉnh đại ngộ, cũng đoán được Amal Alamuddin vì sao tự động tìm tới cửa.

Tuy rằng từ sáng nay bắt đầu liền không rất chú ý sự kiện hậu tục tiến triển, nhưng từ tối hôm qua thế cùng James - McAvoy nói chuyện phiếm khi nhắc tới tình hình đến xem, truyền thông đang tại điên cuồng hâm nóng lần này sự kiện.

Có thể trở thành hắn đại lý luật sư, mặt sau có vô số đối mặt truyền thông phóng viên cơ hội, thêm hắn danh khí cùng lực ảnh hưởng, này đại lý luật sư nổi danh dứt khoát không cần rất đơn giản.

Dù cho không phải rất lý giải luật sư hành nghiệp, hắn cũng có thể nghĩ đến một ít, kim bài luật sư cần không chỉ là năng lực, còn muốn có danh tiếng !

Amal Alamuddin khí chất ưu nhã, thủy chung đều duy trì lão luyện công sở nữ tính tư thái, trong lòng lại có điểm gấp, đối với nàng đến nói, chỉ có một đêm này thời gian, ngày mai Matthew liền sẽ cùng luật sư văn phòng kinh doanh người phụ trách gặp mặt, đến lúc đó không hẳn có thể xem trọng nàng.

Càng trọng yếu hơn là, luật sư này ngành sản xuất bên trong, nam tính không thể nghi ngờ càng làm cho người yên tâm cùng tín nhiệm.

Từ trở thành luật sư đến nay, nàng ở trong nghề bao nhiêu có một điểm thành tựu, nhưng cự ly chính mình muốn kém đến quá xa.

Nếu dần dần từng bước đi xuống, ít nhất cũng muốn mười mấy hai mươi năm mới có thể đạt tới lý tưởng địa vị.

Nhưng một nữ nhân có mấy cái mười mấy hai mươi năm?

Lại nói, này nghề là có đường tắt có thể đi , hơn nữa là hợp lý hợp pháp đường tắt.

Nàng nghiên cứu qua rất nhiều kim bài đại luật sư thành danh trải qua, trong đó một có đủ rộng khắp ảnh hưởng hoặc là đại lý danh nhân nhân vật nổi tiếng án tử, cơ hồ là rất nhiều người chức nghiệp kiếp sống bước ngoặt.

Này không thể nghi ngờ là một điều hợp pháp đường tắt.

Hôm nay, nàng tại văn phòng kinh doanh biết được vụ án này sau, tự hỏi nửa ngày, quyết định muốn bắt lấy cơ hội này, vận dụng rất nhiều quan hệ mới tìm được Matthew - Horner sở tại.

Đối phương không biết nàng, nàng có thể tới cửa tự tiến cử !

Thậm chí, tại đơn giản nghiên cứu qua Matthew - Horner làm người sau, nàng còn chuẩn bị một kiện cuối cùng vũ khí.

Từ hôm nay truyền thông phản ứng đến xem, không nói về sau khởi tố sự, chỉ cần có thể trở thành Matthew - Horner người đại lý, nàng danh tự nháy mắt liền có thể truyền khắp Anh Mĩ hai nơi.

Nếu hậu tục khởi tố án xử lý thích đáng, nổi tiếng luật sư là tất nhiên .

Amal Alamuddin vẫn chờ đợi danh nhân án kiện, hiện tại một kiện có rộng khắp lực ảnh hưởng danh nhân án kiện liền đặt ở trước mắt, làm sao có khả năng bỏ qua?

Cho nên, nàng hôm nay buổi tối vội vã tìm lại đây.

Hơn nữa đến phía trước liền tưởng hảo bao gồm cuối cùng vũ khí ở bên trong một loạt đối sách.

“Matthew, ta có chín thành trở lên nắm chắc, đem hai danh cẩu tử đưa vào ngục giam, đãi một năm trên đây.” Amal Alamuddin có vẻ phi thường tự tin,“Hơn nữa cự tuyệt tạm tha.”

Nàng đến phía trước liền làm chuẩn bị, hai danh cẩu tử đã bị [ The Sun ] đá rơi xuống , rõ ràng Matthew bên này làm động tác, một bên là ức vạn phú hào, một bên là hai tiểu cẩu tử, này quan tòa cũng không khó.

Amal Alamuddin biết như vậy còn chưa đủ,“Ta sẽ làm đến ngươi muốn bất cứ kết quả.” Nàng bổ sung một câu,“Pháp luật phạm vi trong vòng .”

Nàng hiển nhiên làm đủ chuẩn bị, đem một khác phân văn kiện đặt ở Matthew trước mặt,“Này mấy cẩu tử, có đôi khi chụp đến trọng bàng tin tức thù lao rất cao, nhưng nộp thuế phương diện vẫn không tích cực, ta còn sẽ thôi động thuế vụ bộ môn nhằm vào bọn họ tiến hành thuế vụ điều tra.”

Matthew không có xem, Amal Alamuddin nếu làm như vậy, đó chính là có nhất định nắm chắc.

“Chỉ cần bọn họ thuế vụ phương diện tồn tại vấn đề.” Amal Alamuddin còn nói thêm,“Vỏn vẹn thuế vụ bộ môn phạt tiền, liền sẽ làm cho bọn họ phá sản biến thành kẻ nghèo hèn.”

Matthew nhìn nàng kia trương có chứa dị vực phong tình tinh xảo gương mặt,“Này mấy khác luật sư cũng có thể làm đến, ta vì sao nhất định phải dùng ngươi?”

Amal Alamuddin rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, không có sự vụ sở đề cử, đây là nàng hoàn cảnh xấu, nhưng văn phòng kinh doanh rất khó đề cử nàng như vậy luật sư tiếp đãi Matthew như vậy danh nhân......

“Ta buông tay ta cá nhân thù lao.” Amal Alamuddin muốn không chỉ là này án kiện đại lý luật sư đơn giản như vậy, nếu có Matthew - Horner như vậy cố định hộ khách, trở thành đối phương tại Anh quốc đại lý luật sư mà nói, nên có bao nhiêu hảo? Nàng vẫn là treo ưu nhã tươi cười,“Ta miễn phí vì ngươi phục vụ.”

Quả nhiên, nữ nhân này cùng Emma - Watson lão ba nói không sai biệt lắm a. Matthew phương diện này cảm giác đã rất rõ ràng .

Nói đến nơi đây, mắt thấy Matthew còn không có nhả ra ý tứ, Amal Alamuddin âm thầm cắn chặt răng, quyết định vận dụng cuối cùng vũ khí,“Emma - Watson có thể làm sự, ta cũng có thể làm, chỉ cần chúng ta ký xuống đại lý hiệp ước, ta tùy gọi tùy đến.”

[ nữ nhân này nghĩ mọi biện pháp tiếp WikiLeaks loại này danh nhân án tử, cuối cùng thành công nổi danh, hơn nữa câu đến một đại ngốc tử.]

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 740: Đạt Thành Hiệp Nghị

Như vậy một mang theo Trung Đông phong tình lại thành thục lão luyện mĩ nữ luật sư, nói không hấp dẫn nhân khẳng định là giả .

Amal Alamuddin nhìn qua cùng Anne - Hathaway có vài phần tương tự, so với Anne - Hathaway nhiều chút thành thục cùng trí tuệ, càng trọng yếu hơn, đây là một luật sư.

Thẳng thắn giảng, Amal Alamuddin là Matthew gặp qua xinh đẹp nhất luật sư, Clinton luật sư lão bà cùng nàng vừa so, dứt khoát chính là tra tra.

Matthew ánh mắt lại từ Amal Alamuddin trên người đảo qua, Trung Đông dị vực huyết thống, có được có thể so với Anne - Hathaway quyến rũ khuôn mặt cùng tinh tế bóng loáng nghịch thiên chân dài, Oxford đại học luật học bản khoa, New York đại học luật học thạc sĩ, một thân thời trang tinh xảo Chanel váy......

Đây không phải tiểu thuyết cố sự trung Mary Sue nữ chính mới có thiết lập sao?

Đáng tiếc, Mary Sue aura đối với hắn không có hiệu quả.

Này mĩ nữ luật sư rất hấp dẫn nhân, tuy rằng không hẳn so Hollywood các nữ ngôi sao xinh đẹp đến nơi nào, nhưng luật sư thân phận không phải bình thường.

Đồng dạng là này luật sư thân phận, cũng nhắc nhở Matthew, có một số việc vẫn là cẩn thận điểm hảo, liền tính thật muốn làm cái gì, kia cũng muốn làm điểm chuẩn bị, lưu hậu chiêu.

Nữ nhân này có thể chủ động tìm lên cửa đến, hiển nhiên không phải bình thường ham thích với nổi danh, thêm có thể trở thành luật sư khẳng định không phải ngu ngốc.

“Nói đùa , Alamuddin tiểu thư.” Matthew hợp thời chuyển đề tài,“Ta cùng Watson tiểu thư là hảo bằng hữu, không có khác quan hệ.”

Amal Alamuddin kia hai đạo gấp khúc lông mi không thể tra nhíu một chút, không rõ Matthew đây là cái gì ý tứ, chẳng lẽ là cự tuyệt?

Nàng như vậy một xinh đẹp nữ nhân, chủ động đưa lên cửa đến, còn sẽ bị người cự tuyệt?

Vì tiền đồ, nàng ngay cả cuối cùng con bài chưa lật đều lượng đi ra , chẳng lẽ nhìn thấy đường viền hoa tin tức đều là giả , Matthew - Horner là chính nhân quân tử?

Matthew đương nhiên không phải chính nhân quân tử, chỉ là sự tình rất đột nhiên, hắn tương đối lại tương đối cẩn thận.

“Như vậy đi, Alamuddin tiểu thư.” Hắn như thế nào nhẫn tâm cứng ngắc cự tuyệt một mỹ nữ đâu? Còn nói thêm,“Ngày mai giữa trưa ta sẽ cùng Watson tiên sinh cùng Cain tiên sinh gặp mặt, sau ta lại làm quyết định.”

Amal Alamuddin không ngu ngốc, lập tức minh bạch Matthew đây là muốn hỏi một chút luật sư hành ý kiến.

“Hi vọng có thể được đến tin tức tốt.” Amal Alamuddin đứng lên, chủ động hướng Matthew vươn tay,“Phi thường chờ mong chúng ta hợp tác.”

Matthew tại nàng trên tay nắm một chút,“Ta đối Alamuddin tiểu thư đề kia vài phương án rất cảm thấy hứng thú, kia cũng là ta tưởng nhìn thấy kết quả.”

Tuy rằng không có ứng đến, nhưng hắn để lại cho vị này mĩ nữ luật sư đủ nhiều hi vọng.

Amal Alamuddin phảng phất một điểm cũng không có nhận đến vừa nói ra lời ảnh hưởng, tiếp tục cùng Matthew chuyện trò vui vẻ, lúc sắp cáo từ, tựa hồ là lo lắng Matthew thay đổi, lại nhắc lại lời vừa rồi,“Chỉ cần chúng ta hợp tác, ta sẽ thực hiện sở hữu hứa hẹn.”

Mĩ nữ luật sư đều thoải mái đàm luận này không thể lấy đến trên mặt bàn giao dịch, Matthew đương nhiên cũng sẽ không che che lấp lấp, cùng nàng dùng lực nắm một chút thủ,“Ta phi thường chờ mong.”

Hắn vẫn đem Amal Alamuddin đưa đến tầng một, lúc này mới phản hồi tầng hai phòng ăn (nhà hàng), tìm đến James - McAvoy cùng Michael - Fassbender cùng nhau ăn cơm tối.

“Liền như vậy đi?” James - McAvoy tựa hồ không quá tin tưởng,“Này vẫn là Matthew - Horner sao? Ta nghĩ đến các ngươi trực tiếp đi trên lầu khai phòng .”

Matthew ăn beefsteak, ánh mắt cũng không có nâng,“Ta là cái loại này người sao?” Hắn nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nghiêm túc nói,“Chúng ta đàm là đứng đắn pháp luật sự vụ.”

Hắn nói không sai a, phía trước cùng Amal Alamuddin đàm được chẳng phải chính là đại lý án kiện phương diện pháp luật công tác sao?

Michael - Fassbender lại như có đăm chiêu,“Không nghĩ tới London còn có như vậy xinh đẹp nữ luật sư.”

James - McAvoy vỗ vỗ hắn vai,“Michael, ngươi cũng đừng suy nghĩ, mĩ nữ luật sư đều chủ động đưa đến Matthew trước mặt, còn có thể chạy được?”

“Ai......” Michael - Fassbender thật dài thở dài một hơi,“Vì sao ta cuối cùng là chậm nhân một bước đâu?”

Matthew vươn ra một ngón tay, điểm điểm này hai tên, nói,“Các ngươi không phải xác định muốn xuất diễn X-Men hệ liệt sao? Loại này đại chế tác trong kịch tổ sẽ có bó lớn mĩ nữ, các ngươi hai là nam chính, phao mấy mỹ nữ diễn viên rất đơn giản.”

“Bây giờ còn không biết có hay không mĩ nữ.” James - McAvoy nói tiếp nói,“Kịch tổ liền xác định đạo diễn cùng chúng ta hai diễn viên chính, mặt khác nhân vật diễn viên phải đợi sáu tháng cuối năm thậm chí là sang năm mới cử hành thử vai, chỉ mong biểu diễn Mystique sẽ là đại mỹ nữ, ngàn vạn đừng đến hắc muội tử.”

Hiện tại Hollywood dần dần có phương diện này tình thế, kịch tổ chủ yếu nhân vật chính diện bên trong, muốn có một người da đen diễn viên.

Dựa theo James - McAvoy cùng Michael - Fassbender thuyết pháp, này bộ mệnh danh là [ đệ nhất chiến ] tân X-Men điện ảnh, lấy X giáo thụ, Magneto cùng Mystique làm tuyệt đối nhân vật chính, James - McAvoy cùng Michael - Fassbender hai người là người da trắng, 20th Century Fox nói không chừng liền sẽ bởi vì xã hội tình thế, tuyển hắc nhân muội tử làm nữ chính.

Chủ lưu thương nghiệp điện ảnh bên trong, chính trị chính xác lớn hơn trời a.

Lại nói, hắn từng xem qua kia bộ [ X-Men: Đệ nhất chiến ] nữ chính hình như là sữa bò nữ đi?

Hẳn là không có nhớ lầm, sữa bò nữ biểu diễn Mystique.

“Hắc muội tử làm sao?” Michael - Fassbender lúc này phản bác James - McAvoy,“Các ngươi không thể hội qua hắc muội tử hảo, thật sự rất không phải bình thường, các ngươi không tự mình thể hội một chút, vĩnh viễn không biết hắc muội tử có bao nhiêu hảo.”

Matthew khoát tay,“Coi như hết, ta tình nguyện không biết.”

Ăn xong cơm tối, ba người đi quán bar uống hội rượu, không đến chín giờ liền phần mình trở về phòng đi, ngày mai còn muốn quay chụp, đều phải sớm điểm nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau buổi sáng, Matthew chỉ có hai màn diễn, chụp xong lại cùng khách sạn muốn ngày hôm qua phòng khách, tới gần giữa trưa thời điểm, đẳng đến phố Doughty luật sư văn phòng kinh doanh người phụ trách Dino - Cain, bất quá Emma - Watson phụ thân không có tới, Emma - Watson ngược lại là đến.

Emma - Watson vi Matthew cùng Dino - Cain làm qua dẫn tiến sau liền chủ động ly khai, Matthew cùng Dino - Cain hàn huyên hơn nửa giờ, trên cơ bản xác định song phương hợp tác quan hệ.

Phố Doughty luật sư văn phòng kinh doanh trừ Anh quốc nghiệp vụ, còn có chuyên nghiệp hóa mặt hướng quốc tế phương diện nghiệp vụ, bởi Wilson luật sư bên kia chỉ là chuyên cung Hollywood nghiệp vụ giải trí luật sư, Matthew cùng phố Doughty luật sư văn phòng kinh doanh cũng bước đầu có tại quốc tế sự vụ thượng hợp tác ý đồ.

Trừ bỏ điện ảnh nghiệp vụ, hôm nay Matthew từ thiện quỹ hội hòa một ít hoạt động xã hội, cùng với thương nghiệp đại ngôn, xúc giác đều thò đến quốc tế phương diện, tuy rằng tạm thời không có gặp được quá lớn tranh cãi, nhưng tương lai cần pháp luật phương diện duy trì là tất nhiên .

Đương nhiên, này chỉ là đạt thành ý đồ, cụ thể Matthew còn muốn khiến Amanda cùng phố Doughty luật sư văn phòng kinh doanh bàn bạc.

Bất quá, một lần này cẩu tử chụp lén sự kiện, Matthew đã đồng ý giao cho phố Doughty luật sư văn phòng kinh doanh xử lý.

Nói đến cuối cùng, Matthew riêng hỏi Amal Alamuddin, Dino - Cain đối với nàng đánh giá tương đương không sai.

Matthew cũng liền tự nhiên mà vậy đề nghị khiến Amal Alamuddin làm lần này luật sư.

Hộ khách có yêu cầu, Dino - Cain cũng không phản đối.

Nói đến cùng, đây chính là không chớp mắt tiểu án tử mà thôi, Dino - Cain càng thêm coi trọng là tương lai cùng Matthew hợp tác.

Cho dù là phố Doughty luật sư sự vụ loại này hưởng dự toàn Âu Châu nổi tiếng luật sư văn phòng kinh doanh, Matthew cũng là tối chất lượng tốt hộ khách tài nguyên.

Đàm xong, song phương ước định thứ bảy buổi chiều ký tên hiệp nghị, ngày đó kịch tổ không có Matthew vai diễn, vừa lúc có thời gian đi luật sư văn phòng kinh doanh một chuyến.

Hôm đó buổi chiều, Amal Alamuddin liền cấp Matthew gọi điện thoại, muốn ước hắn buổi tối ăn cơm cùng nhau nói chuyện án tử.

Matthew uyển cự , bởi vì Emma - Watson vẫn chờ ở Hilton khách sạn trong trường quay cùng hắn, rõ ràng buổi tối sẽ không đi.

Ngay cả hắn chính mình cũng không nghĩ đến, có một ngày các mỹ nữ sẽ xếp hàng chờ vào hắn phòng.

Matthew cũng cùng Amal Alamuddin ước hảo, thứ bảy buổi tối ký ước sau gặp mặt nói chuyện, đến lúc đó hảo hảo tán gẫu hợp tác, tâm tình một chút nhân sinh.

Về phần hôm nay buổi tối liền đem Amal Alamuddin kêu lên đến, sau đó cùng Emma - Watson......

Hắn không phải không nghĩ qua, đầu lại không vào nước, tuy rằng hắn cùng Emma - Watson là tại cho nhau sưu tập tem, nhưng trực tiếp tìm nữ nhân gia nhập giữa hai người trò chơi, phỏng chừng phân phút trở mặt.

Duy trì hiện tại hảo bằng hữu hình thức, thực ra liền rất tốt .

Phỏng chừng rất nhiều năm về sau, tại Emma - Watson thật dài chuyện xấu bạn trai danh sách trung, cũng sẽ có tên của hắn, tựa như Emma - Watson sẽ xuất hiện tại hắn chuyện xấu bạn gái danh sách trung như vậy.

Một buổi chiều quay chụp kết thúc, Emma - Watson trực tiếp đi tìm đến, cùng hắn đi hoá trang gian.

Anne - Hathaway sắc mặt thật không dễ nhìn, thực ra từ Matthew cùng Emma - Watson chuyện xấu tuôn ra đến sau, trừ tất yếu công tác, nàng đã không cùng Matthew nói chuyện .

Từng nàng ảo tưởng qua đem Matthew trở thành ngốc tử kim chủ, hiện tại rõ ràng không có loại này khả năng .

Đầu tường thảo cá tính cho phép, nàng lập tức đem Matthew kéo vào sổ đen bên trong.

“Đây là chúng ta tại London cuối cùng một đêm .”

Trong phòng ăn, Emma - Watson có một ngụm không một ngụm ăn rau dưa salad,“Ngày mai buổi chiều ta liền muốn xuất phát.”

Matthew hảo kỳ hỏi,“Đi nơi nào?”

Emma - Watson nuốt xuống trong miệng đồ ăn đinh, nói,“Đi trước bang Rhode Island, đến Brown đại học xem xem, lại đi New York, tham dự [ Harry Potter cùng hỗn huyết vương tử ] một hồi sự kiện quảng bá.”

“Harry Potter hệ liệt đều chụp đến thứ sáu bộ .” Matthew có chút cảm khái đối chiếu bàn ăn khoa tay múa chân một chút,“Ta sớm nhất nhận thức ngươi thời điểm, ngươi mới như vậy cao.”

Emma - Watson không có tiếp Matthew mà nói, ngược lại hỏi,“Ngươi chừng nào thì hồi Los Angeles? Ta khả năng cũng sẽ đi Los Angeles một chuyến.”

“Bây giờ còn không thể xác định, nhanh nhất cũng muốn tháng năm.” Matthew nói đơn giản một chút,“London vai diễn chụp xong, còn có Tokyo mấy màn diễn muốn chụp, sau đó mới có thể về Los Angeles.”

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nếm qua cơm tối sau, Emma - Watson cùng Matthew trở về hắn căn hộ, cứ việc kịch tổ rất nhiều người đều thấy được, bất quá hai người cũng không phải lần đầu tiên, căn bản không che lấp ý tứ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 741: LãO SóI XáM Khăn Quàng Đỏ

Đưa đi Emma - Watson, Matthew trở về kịch tổ, tiếp tục [ Inception ] tại London quay chụp, bởi vì Paris vai diễn toàn bộ sửa tại London, hắn còn cần tại London tiếp tục dừng lại một đoạn thời gian.

Cuốn ngược Paris là từng này bộ phim dấu hiệu tính màn ảnh chi nhất, theo quay chụp địa điểm sửa đổi, cuốn ngược thành thị cũng biến thành London.

Mọi người đều biết, Christopher - Nolan lấy thực cảnh quay chụp trứ danh, nhiều lần tại công khai trường hợp đối máy tính CGI kỹ thuật mâu thuẫn, nhưng cuốn ngược London cảnh tượng, cùng với Dom Cobb vợ chồng tiềm thức bên cạnh thành thị sụp đổ đẳng màn ảnh, lại chỉ có thể lựa chọn CGI kỹ thuật đến thực hiện.

Kiến mô thực cảnh quay chụp cũng không phải không thể, nhưng rất khó đạt tới Christopher - Nolan muốn hiệu quả, muốn thực cảnh quay chụp giống CGI như vậy, tiêu phí tài chính đem gấp bội với dự toán.

Làm phim thương mại đạo diễn, phí tổn là tất yếu suy xét vấn đề, không có bất cứ một nhà công ty có thể bất kể phí tổn khiến một đạo diễn quay chụp.

Tại truyền thông đưa tin trung, Christopher - Nolan là mười phần phim nhựa cuồng mà đối với số liệu kỹ thuật cực kỳ mâu thuẫn thậm chí khinh bỉ, từ nhất định góc độ giảng đây là chính xác , bất quá này không có nhìn thấy sự thật toàn bộ.

Làm một phi thường thông minh đạo diễn, Nolan mâu thuẫn lấy máy tính CGI vi đại biểu con số kỹ thuật không sai, lại không đại biểu hắn sẽ không đi dùng.

Bất cứ hữu ích kỹ thuật, đều là đạo diễn quay chụp chế tác khi trợ lực.

Máy tính CGI đặc hiệu tại đây bộ [ Inception ] quay chụp chế tác trung được đến rộng khắp thậm chí mấu chốt tính vận dụng.

Hiện thực tình huống đặt ở nơi này, cuốn ngược London chỉ có thể lấy CGI đến sinh thành, Matthew cùng Christopher - Nolan quay chụp khe hở cũng trò chuyện qua, chỉnh bộ [ Inception ] vận dụng đến CGI màn ảnh dự tính khả năng tại 600 đến 1000 .

Giống cuốn ngược London sẽ là một trăm phần trăm con số đặc hiệu.

Xuất phát từ hảo kỳ cùng chế tác nhân này một chức nghiệp cần, Matthew kiếm được Christopher - Nolan đồng ý, tại quay chụp không nhàn thời điểm, thường xuyên sẽ đến đặc hiệu bộ môn, bàng quan các loại màn ảnh đặc hiệu xử lý.

Đặc biệt là máy tính CGI kỹ thuật phương diện.

Đối với hắn đến nói, đây cũng là khó được trưởng kinh nghiệm cơ hội.

Làm một người sản xuất, không tất tinh thông đặc hiệu chế tác, nhưng ít nhất muốn biết sao thế này.

Kịch tổ tại máy tính CGI đặc hiệu phương diện, cam kết là đến từ “Industrial Light and Magic (ILM)” một đặc hiệu kỹ thuật tổ.

Từ Christopher - Nolan sửa đổi quay chụp kế hoạch khởi, Industrial Light and Magic (ILM) đặc hiệu tổ đã đuổi tới London, ở trong này quay chụp một T lớn nhỏ ảnh chụp làm vật liệu, từ vật kiến trúc ngoại bộ kết cấu đến bên trong phòng, chính xác đến mỗi một chi tiết.

Này mấy cao độ chính xác ảnh chụp cuối cùng làm “Sao thiếp đồ” Bị dán đến 3D mô hình thượng, mục đích chính là làm cho cả hư nghĩ cảnh tượng biến chân thật có thể tin.

Christopher - Nolan đối với đặc hiệu cảnh tượng yêu cầu phi thường cao, dựa theo hắn thuyết pháp, chỉ có chân thật thiếp đồ là xa xa không đủ , toàn bộ cảnh tượng cần suy xét rất nhiều nguyên tố biến hóa, bao gồm nguồn sáng -- toàn bộ cảnh tượng phát sinh ban ngày, mà thiên quang mô phỏng là phi thường khó khăn -- bóng ma chiếu xạ, thấu thị đẳng, còn muốn suy xét như thế nào che giấu vật kiến trúc ở giữa xuyên thấu loại này làm lộ.

Tuy rằng thành thị co xoắn sẽ bị cắt thành mấy màn ảnh, nhưng Matthew nhìn thấy bước đầu hoàn thành đặc hiệu chỉ là một hoàn chỉnh màn ảnh.

Thực ra đặc hiệu tổ đại có thể mượn trợ màn ảnh cắt đến ăn gian, thế nhưng bọn họ lại nghênh nan mà lên cấp Christopher - Nolan giao ra một phần siêu việt mong muốn xinh đẹp giải bài thi -- không có trọng dạng khu phố, nhỏ đến đèn đường, bức màn như vậy chi tiết, thậm chí là vật kiến trúc nội phòng bên trong kết cấu.

Industrial Light and Magic (ILM) cùng Christopher - Nolan có thể nói là Hollywood hai loại phong cách đại biểu, lại không phải không thể hợp tác.

Christopher - Nolan trở thành một danh phim thương mại đạo diễn, có chút thời điểm tất nhiên muốn thỏa hiệp, mà Industrial Light and Magic (ILM) không thích Christopher - Nolan loại này khinh bỉ con số kỹ thuật đạo diễn, nhưng cũng sẽ không theo tiền tài không qua được.

Giống như vậy đặc hiệu màn ảnh, Industrial Light and Magic (ILM) đều là ấn frame rate thu phí .

Muốn cho người xem quan khán phim khi tin tưởng Dom Cobb vợ chồng mất trọn 50 năm qua kiến tiềm thức bên cạnh trung thành thị, liền ý nghĩa phim cần cự đại kiến trúc số lượng.

Nếu dùng truyền thống kiến mô phương thức đến quay chụp, kia không phải bình thường tốn thời gian tốn sức lực, nhưng con số đặc hiệu sư chỉ cần mấy tháng thời gian, liền có thể hoàn thành Dom Cobb vợ chồng 50 năm công tác.

Hơn nữa hao phí tài chính chỉ có truyền thống kiến mô quay chụp một phần ba mà thôi.

Vô luận là cuốn ngược London, vẫn là tiềm thức bên cạnh thành thị, này mấy đều phải dựa vào kia vài ở trong nghề địa vị cũng không phải rất cao con số đặc hiệu sư nhóm hoàn thành.

Tuy rằng hiện tại box office đại chế tác động bất động liền hơn một ngàn con số đặc hiệu màn ảnh, nhưng con số đặc hiệu tổ địa vị tương đương xấu hổ.

Một phương diện bọn họ là thị giác đặc hiệu phim trọng yếu công thần, một phương diện khác còn không có hoàn toàn thích ứng con số điện ảnh chế tác phương thức Hollywood không có cho bọn họ ứng có coi trọng, điểm ấy từ con số đặc hiệu kỹ thuật nhân viên bao giờ cũng là ở cuối phim danh sách cực kỳ cuối cùng vị trí xuất hiện liền không khó nhìn ra.

Hơi chút quen thuộc Hollywood điện ảnh chế tác hình thức người đều biết, đại bộ phận tổ quay phim tại quay chụp thời điểm rất ít suy xét đến Nguyên Thủy màn ảnh như thế nào cùng thị giác đặc hiệu hài hòa chung sống, chỉ là toàn bộ đem bọn họ thứ quay xong ném cho con số đặc hiệu bộ môn, đây cũng là vì sao con số đặc hiệu thường xuyên bị người xưng là “Hậu kỳ xử lý”.

Đương nhiên, London quay chụp trung cũng ít không được Christopher - Nolan thích thực cảnh đặc hiệu quay chụp.

Emma - Roberts đi đến London sau, Matthew cùng nàng quay chụp cảnh đầu tiên, liền đề cập đến đại lượng đặc hiệu màn ảnh, hơn nữa là thực cảnh đặc hiệu.

Bên sông Thames một nhà lộ thiên tiệm cà phê bên cạnh, kịch tổ kỹ năng đặc biệt công tác nhân viên bận rộn làm cuối cùng kiểm tra, kế tiếp cảnh này, Christopher - Nolan muốn lấy cao tốc chậm kính thực cảnh quay chụp phương thức, tại tương lai điện ảnh trung chế tạo thị giác kỳ quan.

“Ta cần các ngươi toàn bộ hành trình bảo trì trấn định.”

Lộ thiên tiệm cà phê bên một tấm bàn tròn nhỏ, Christopher - Nolan ngồi đối diện Matthew cùng Emma - Roberts nói,“Khả năng sẽ có một chút tiếng vang, bất quá bay ra đến đều là trang giấy, các ngươi không cần lo lắng.”

Matthew bưng lên ly cà phê, uống một ngụm nhỏ, cũng không nói, chỉ là đối Christopher - Nolan nhếch lên một căn ngón cái.

Emma - Roberts đem màu nâu vàng tóc dài treo đến sau tai, nói,“Ta chuẩn bị sẵn sàng .”

Christopher - Nolan nhẹ nhàng gật đầu, xoay người ly khai nơi này.

Matthew cùng Emma - Roberts không nói gì thêm, chuẩn bị bắt đầu quay chụp.

Hai phút quá khứ, quay chụp chính thức bắt đầu.

“Đều nói chúng ta chỉ khai phá đại não tiềm lực một tiểu bộ phận, nhưng này chỉ là tại chúng ta tỉnh thời điểm.”

Trước màn ảnh, Matthew bưng một ly cà phê, đối Emma - Roberts nói,“Đương ngủ khi, chúng ta đại não cơ hồ không gì không làm được.”

Quay chụp ngay từ đầu, hắn liền biến thành kia phó cừu đại khổ thâm bộ dáng,“Cho nên, ngủ lúc ấy xuất hiện rất nhiều kỳ lạ mộng cảnh.”

Emma - Roberts bưng lên ly cà phê, uống một ngụm, tựa hồ còn tại phẩm vị hương vị, một hồi lâu sau, mới hảo kì hỏi,“Tỷ như đâu?”

Matthew buông xuống ly cà phê, ngón tay nhẹ nhàng điểm bàn, nói,“Tưởng tượng một chút, ngươi thiết kế một tòa vật kiến trúc khi, ngươi có ý thức thiết kế ra từng cái bộ phận, nhưng có khi lại cảm giác như là kiến trúc tại tự hành xây dựng, minh bạch của ta ý tứ sao?”

Emma - Roberts buông xuống ly cà phê, liên tiếp gật đầu,“Đúng, ta chỉ cần......”

Trong lúc nhất thời, nàng tựa hồ tìm không thấy thích hợp từ hình dung.

“Mà ở trong mộng, đại não sẽ liên tục bảo trì như vậy.” Matthew từ trong túi áo lấy ra một chi bút, liền tại cà phê bàn khăn ăn thượng vạch,“Sáng tạo cùng cảm giác, này hai quá trình đồng bộ phát sinh.”

Hắn dựa theo phía trước thiết lập, trên giấy vẽ đồ án,“Chúng ta đại não là như thế thần kỳ, thế cho nên chúng ta chính mình căn bản không ý thức được.”

Từ trường quay bên ngoài xem qua, trang điểm thành thục Matthew cùng tuổi trẻ kiều tiểu Emma - Roberts cùng một chỗ, rất có chủng đại hôi lang dụ dỗ Tiểu Hồng Mạo cảm giác.

Loại này kỳ lạ nhân vật tương phản cũng là Christopher - Nolan muốn hiệu quả.

Ngược lại không phải Nolan cố ý muốn chế tạo cái gì đại thúc cùng loli nhân vật phối hợp, mà là loại này nhân vật phối hợp rất nhiều thời điểm đều rất hấp dẫn người xem.

Có lẽ dáng người kiều tiểu Emma - Roberts không phù hợp truyền thống kiểu dáng Âu Tây thẩm mỹ, nhưng mặt đẹp dáng ngon, cười rộ lên đặc biệt ngọt, thoạt nhìn bao giờ cũng là thoải mái lại tự nhiên.

Đương nhiên, kịch tổ rất nhiều người đều biết, cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi.

“Ngươi thực ra đang ngủ tại mộng cảnh xưởng trung tâm !” Matthew nhìn Emma - Roberts, nói,“Đây là ngươi chia sẻ mộng cảnh đệ nhất khóa !”

Nghe nói như thế, Emma - Roberts hoảng loạn nhìn về phía chung quanh, sắc mặt đều thay đổi.

Matthew nhắc nhở nói,“Lãnh tĩnh ! Ariadne, bảo trì lãnh tĩnh !”

Emma - Roberts thoáng lãnh tĩnh một điểm, lại vẫn là thật khẩn trương.

Đột nhiên, Matthew bên trái tiệm bán báo đột nhiên phát ra “Đông” thanh âm, giống như là tại nã pháo như vậy, vô số thư bổn tạp chí bay lên thiên không.

Matthew ngồi ngay ngắn bất động, Emma - Roberts giật mình nhìn chung quanh.

Lấy bọn họ hai làm trung tâm, toàn bộ men sông ngã tư đường tựa hồ đều bạo tạc , bất quá tạc lên không phải ánh lửa, mà là đầy trời phi vũ trang giấy.

Ngay sau đó, mặt đất cũng nổ, Matthew cùng Emma - Roberts hai bên trái phải cũng nổ vang, vô số trang giấy mảnh vỡ từ bọn họ bên cạnh thổi qua.

Emma - Roberts giật mình nhìn này mấy, Matthew lại thủy chung phi thường lãnh tĩnh.

Rốt cuộc, không lại có thanh âm vang lên, đầy trời trang giấy bắt đầu bay xuống, bay lả tả phảng phất hạ một hồi đủ mọi màu sắc đại tuyết như vậy.

Đầy trời đại tuyết trung, Christopher - Nolan kêu đình thanh âm vang lên, này màn ảnh thuận lợi thông qua.

Kịch tổ thuê một chi vệ sinh đội lập tức lái vào trường quay, thanh lý quay chụp rác rưởi.

Cảnh này phi thường huyến lệ, bất quá chế tạo ra rác rưởi nhiều lắm, may mà kịch tổ sớm có chuẩn bị, trên cơ bản không có sản xuất phiêu vào cách đó không xa trong sông Thames.

Bằng không, đợi không được ngày mai, liền sẽ bảo vệ môi trường tổ chức tới cửa đến tìm kịch tổ phiền toái.

Matthew cố ý đi Christopher - Nolan bên kia nhìn nhìn quay chụp tình huống, hắn sớm liền từ Nolan chỗ đó lấy đến cho phép.

Thông qua sáu đài bất đồng góc độ máy quay phim quay chụp đi ra cao tốc pha quay chậm bên trong, bạo tạc mảnh vỡ giống như huyền phù vật phiêu đãng ở không trung, đủ để xây dựng ra cực kỳ rung động thị giác trùng kích lực.

Không thể không tán thưởng điện ảnh kỹ năng đặc biệt cường đại, kịch tổ tại tiền kì trù bị khi, thí nghiệm vài chu thời gian, thực tế quay chụp đi ra hiệu quả cũng phi thường tốt, muốn biết hắn cùng Emma - Roberts ở bạo tạc khu vực trung tâm, thế nhưng quay chụp khi bọn họ một chút không chịu ảnh hưởng, ngay cả trên bàn cốc giấy đều không chút sứt mẻ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 742: Một Cây Đao

Trừ làm diễn viên chính ngoài, Matthew còn lấy kiêm nhiệm người sản xuất thân phận, tận khả năng nhiều lý giải kịch tổ tương quan thao tác sự vụ, thực ra hắn phi thường rõ ràng, trận này từ màn ảnh trông được lên phi thường hoa mỹ bạo tạc hí, trên thực tế lại là Christopher - Nolan bất đắc dĩ mà lâm vào.

Này quay chụp địa điểm thực ra là cửa tiệm bánh mì nhỏ, bị kịch tổ trang trí tổ cải biến thành một nhà tinh xảo ven đường tiệm cà phê, sau đó quay chụp trung cơ bản biến thành mảnh vỡ.

Quay chụp lớn nhất chướng ngại đến từ London toà thị chính, cho dù tại nghiêm khắc thao tác khống chế dưới, toà thị chính cũng không cho phép kịch tổ sử dụng thuốc nổ thật.

Vì thế, Christopher - Nolan đặc kĩ tiểu tổ không thể không sử dụng cao áp khí nén thay thế một loạt bạo tạc hiệu quả, đem tiệm cà phê chung quanh cửa hàng cùng thương quán nổ tung, cuối cùng nổ mất toàn bộ tiệm cà phê.

Matthew cùng Emma - Roberts quay chụp khi ở bạo tạc khu vực trung tâm, cho nên bọn họ chung quanh đạo cụ đều tuyển dụng nhẹ nhất tài liệu chế tác.

Nhìn chung mà nói, quay chụp quá trình rất an toàn, hiệu quả cũng rất tốt.

Trường quay sinh ra rác rưởi tự nhiên có kịch tổ thuê vệ sinh công ty sửa sang lại, thời gian tiếp cận giữa trưa, kịch tổ đại bộ phận công tác nhân viên đều đi phụ cận một nhà phòng ăn (nhà hàng) dùng cơm, buổi chiều lại chuyển đi sông Thames bên kia quay chụp.

Matthew cùng Emma - Roberts ngồi một bàn, vừa ăn vừa nói chuyện.

“Ngươi quay chụp thời điểm rất trấn định.” Matthew kinh nghiệm phong phú, nói ra lời để người nghe vào tai đặc biệt thư thái,“Ta chụp qua rất nhiều phim hành động cùng bạo tạc hí, tại kia dạng cảnh tượng bên trong, ta còn chưa thấy qua một nữ diễn viên có thể giống ngươi như vậy trấn tĩnh.”

Emma - Roberts mỉm cười ngọt ngào lên,“Ngươi cảm giác ta sẽ bị dọa hỏng?”

Matthew rất chăm chú gật đầu,“Ta nghĩ đến ngươi sẽ dọa được kinh thanh rít the thé, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất hoặc là trực tiếp nhảy dựng lên......”

“Thế nhưng ta không có.” Emma - Roberts có điểm tự đắc,“Điểm ấy tình huống dọa không đến ta.”

Matthew buông xuống dao nĩa, cầm lấy khăn ăn lau qua miệng, hợp thời khen ngợi một câu,“Emma, ngươi rất đặc biệt, bất đồng với kia vài tiểu nữ sinh.”

Ai đều tưởng làm tối đặc biệt cái kia, đặc biệt là kia vài các thiếu nữ.

Emma - Roberts Cách Cách nở nụ cười, tiếng cười truyền ra đi rất xa.

Phòng ăn (nhà hàng) bên kia, Anne - Hathaway vẫn xem bên này, tái nhợt khuôn mặt có chút âm trầm.

Buổi sáng không nàng hí, buổi chiều muốn cùng Matthew cùng Emma - Roberts cùng nhau quay chụp, cố ý đuổi tới kịch tổ hội hợp, chuẩn bị buổi chiều công tác.

Nhìn Matthew - Horner cùng Emma - Roberts chuyện trò vui vẻ, Anne - Hathaway triệt để nhận thức đến cái kia hoa hoa công tử có bao nhiêu ác liệt.

Cùng nàng làm cùng một chỗ, lại đi phao Emma - Watson, Emma - Watson vừa ly khai London, đây là lại chuẩn bị đem Emma - Roberts làm tới tay?

Đến hiện tại, nàng triệt để nhận rõ một sự kiện, tưởng câu đến Matthew - Horner đương coi tiền như rác căn bản không có bất cứ khả năng.

Thấy rõ ràng , Anne - Hathaway cũng liền rời xa , tổng không thể bạch bạch để cho người khác chiếm tiện nghi đi?

Nhưng nhìn thấy Emma - Roberts, trong lòng vẫn là không thoải mái.

Ánh mắt thủy chung vây quanh Emma - Roberts bên kia đảo quanh, Anne - Hathaway từ tiến tổ làm chuẩn bị lên, liền không thích qua Emma - Roberts.

Nàng danh khí so Emma - Roberts đại, vai diễn so với Emma - Roberts thiếu thiếu, dựa vào cái gì? Liền bởi vì Emma - Roberts cô cô là Julia - Roberts?

Còn có, trong kịch tổ nhân thích Emma - Roberts xa xa vượt qua nàng.

Đây là vì sao? Anne - Hathaway vẫn tưởng không rõ, nàng so Emma - Roberts ưu nhã, có khí chất, càng như là công chúa cao quý.

Emma - Roberts cùng nàng so, dứt khoát chính là chỉ vịt con xấu xí.

Không có cao quý khí chất vịt con xấu xí làm sao có khả năng so công chúa càng được hoan nghênh? Nghĩ đến lại là Julia - Roberts quan hệ.

Luận thân cao, Emma - Roberts không bằng nàng; Luận xinh đẹp, không bằng nàng; Luận kỹ xảo biểu diễn, cũng không bằng nàng......

“Ta trước đi ra ngoài một chút.” Emma - Roberts đối Matthew nói.

Matthew gật gật đầu,“Cẩn thận bên ngoài cẩu tử.”

Emma - Roberts cười cười,“Ta không ra phòng ăn (nhà hàng)”

Nói xong, nàng đứng dậy hướng tới toilet bên kia đi.

Matthew uống xong một chén nước, lại đợi một hồi, Emma - Roberts từ toilet bên kia trở về sau, bọn họ cùng nhau hướng tới phòng ăn (nhà hàng) bên ngoài đi.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, bởi cách rất gần, Matthew có thể ngửi được Emma - Roberts trên người có rõ ràng mùi khói, phỏng chừng vừa rồi là đi toilet hút thuốc .

Điểm ấy hắn sớm liền biết, quay chụp phía trước tập luyện thời điểm, Emma - Roberts liền thường xuyên một mình rời đi hút thuốc.

Nàng chẳng những hút thuốc, vẫn là nghiện thuốc lá khá lớn cái loại này.

Ra phòng ăn (nhà hàng), nhìn thấy Braun - Williams chờ ở nơi này, Matthew biết hắn khẳng định có sự, cùng Emma - Roberts nói một câu, đơn độc lên một chiếc bảo mẫu xe, liên tài xế đều đổi thành một danh có Anh quốc giấy phép lái xe bảo tiêu.

Xe men theo bờ sông chạy, triều sông Thames đối diện ngoại cảnh trường quay tiến đến.

“[ The Sun ] hai danh cẩu tử cùng kia nội quỷ người vệ sinh, này hai ngày bởi vì thường xuyên đánh nhau, đã bị cảnh sát tạm thời khấu lưu .” Braun - Williams nói mới nhất một ít tình huống,“Bọn họ đều thụ bất đồng trình độ ngoại thương.”

Matthew gật gật đầu, hỏi,“Sẽ không tra được ngươi trên người đi?”

“Sẽ không.” Braun - Williams rất tự tin,“Chúng ta đều có không có mặt chứng cớ, hơn nữa đây là tiểu án tử, London cảnh sát cũng sẽ không hạ đại khí lực tra.”

Matthew vẫn là nói,“Ngươi nhiều chú ý một chút.”

Braun - Williams trường kỳ quân nhân cùng chống khủng bố kiếp sống cũng dưỡng thành tương đối cẩn thận tính cách,“Ta biết, ta sẽ tùy thời chú ý bên kia hướng đi.”

“Luật sư văn phòng kinh doanh bên kia đâu?” Matthew hỏi.

Bella - Anderson cùng Helen - Hermann đều không tại bên người, Braun - Williams cũng có thể nói là hắn nửa trợ lý.

Braun - Williams vội vàng hồi đáp,“Phố Doughty luật sư văn phòng kinh doanh đã bắt đầu làm tiền kỳ chuẩn bị công tác, chỉ chờ thứ bảy ký ước, liền sẽ chính thức đưa ra tố tụng, vị kia......” Hắn nghĩ nghĩ danh tự, còn nói thêm,“Amal Alamuddin luật sư, hôm nay từ khách sạn cùng cảnh sát trong tay cầm đến camera theo dõi, mặt khác ta trong tay bản chính cũng cho nàng một phần.”

Nghe được Braun - Williams đề cập Amal Alamuddin, Matthew bỗng nhiên nghĩ tới vị này nữ luật sư hứa hẹn.

Từ nào đó phương diện đến nói, đây cũng là một hồi trả giá cùng hồi báo giao dịch.

“Braun, ngươi hôm nay giúp ta tìm một đài hảo điểm mini máy quay phim.” Matthew nhàn nhạt nói,“Ngươi tự mình đi làm.”

Tuy rằng không rõ Matthew dụng ý, nhưng Braun - Williams vẫn là nói,“Ta buổi chiều liền đi.”

Braun - Williams ngay sau đó còn nói thêm,“Có chuyện, ta tưởng trước tiên với ngươi nói một chút.”

Matthew nhìn hắn một cái,“Nói đi.”

“Ta tưởng từ tháng năm sơ bắt đầu nghỉ ngơi.” Braun Williams gãi gãi cổ,“Ta hai năm nay vẫn không có nghỉ phép, lão bà của ta năm trước liền tưởng mang theo hài tử cùng đi hoàn cầu lữ hành, bởi vì Tijuana độc phiến sự, ta liền không đồng ý......”

“Đi thôi.” Matthew nhớ rất rõ ràng, Braun - Williams từ đảm nhiệm hắn bảo tiêu bắt đầu, liền không tu qua một lần nghỉ dài hạn, dứt khoát nói,“Như vậy, ta khiến Bella - Anderson vì các ngươi tìm một nhà tốt nhất du lịch phục vụ công ty, làm cho bọn họ vì các ngươi đơn độc cung cấp toàn bộ hành trình phục vụ.”

Đối đãi bên cạnh có năng lực viên công, Matthew luôn luôn rất hào phóng,“Sở hữu phí dụng, do ta ra.”

Braun - Williams vừa định mở miệng, hắn nâng tay ngăn lại,“Không cần cự tuyệt, đây là ngươi nên được phúc lợi.”

Gặp Matthew nói như vậy, Braun - Williams không lại nói cự tuyệt mà nói, cười cười, nói,“Ta trước lúc rời đi, sẽ trước tiên đem công tác an bài hảo.”

Tháng năm Matthew liền về Los Angeles , thiếu Anh quốc cẩu tử, bên cạnh cũng không nhiều như vậy chuyện phiền toái, Braun - Williams tạm thời đi nghỉ ngơi, ảnh hưởng cũng không lớn như vậy.

Đến hiện tại này địa vị, Matthew phi thường rõ ràng, muốn cho con ngựa chạy khẳng định muốn cấp con ngựa ăn cỏ.

Người này không phải máy móc, giống Braun - Williams như vậy vài năm không nghỉ quá dài, tại Mĩ quốc công hội dưới chế độ, thực ra rất hiếm thấy.

Bảo mẫu xe tới St James công viên phía tây Buckingham cung phụ cận, Matthew xuống xe phía trước, hỏi,“Muốn bao lâu thời gian.”

Braun - Williams nói,“Nửa tháng.”

Matthew gật gật đầu, không nói thêm gì, tiến vào bên cạnh xe kéo hoá trang, vi buổi chiều quay chụp làm chuẩn bị.

Nơi này cự ly Buckingham cung bất quá hơn một trăm mét, thuộc về phồn hoa địa khu, kịch tổ chỉ có một buổi chiều quay chụp thời gian, không chỉ là Matthew, tất cả mọi người khẩn trương bận rộn lên.

Diễn viên hoá trang, mắc máy quay phim, bố trí bố cảnh, thêm phối hợp hàng loạt lâm thời diễn viên, dùng hơn một giờ thời gian, kịch tổ cũng chính thức bắt đầu quay chụp.

Nơi này chủ yếu lấy Dom - Cobb cùng Ariadne vai diễn làm chủ, đều là vây quanh Matthew cùng Emma - Roberts triển khai, này hai người kéo dài buổi sáng hảo trạng thái, đại đa số màn ảnh một đến hai lần liền có thể quay chụp thông qua.

Kịch tổ triển hiện ra hiệu suất cao.

Đến tới gần buổi chiều 4h rưỡi thời điểm, rất thuận lợi quay chụp đến nơi này ngoại cảnh cuối cùng một màn ảnh.

Anne - Hathaway đóng vai Meyer lên sân, liền cùng nàng tại trong cả bộ phim như vậy, cảnh này như cũ là phụ trợ Matthew cùng Emma - Roberts lá xanh.

“Tránh ra !”

Buckingham cung cửa, Matthew một tay đem giữ chặt Emma - Roberts diễn viên đẩy ra,“Buông ra nàng ! đừng chạm nàng !”

Không đợi hắn lại ra tay, phụ cận lâm thời diễn viên chen chúc mà lên, gắt gao bám trụ hắn.

Đối diện, mặt khác mấy cái lâm thời diễn viên đồng dạng bắt được Emma - Roberts.

Hai người ra sức giãy dụa, lại không làm nên chuyện gì.

“Đem ta gọi tỉnh ! đem ta gọi tỉnh !”

Emma - Roberts lớn tiếng hô.

Anne - Hathaway thân ảnh đột nhiên từ nhất chúng lâm thời diễn viên trung gian chen lại đây, trên khuôn mặt lạnh lẽo thoạt nhìn tương đương đáng sợ, càng thêm khủng bố là nàng trong tay còn cầm một thanh đao.

“Meyer !” Matthew lớn tiếng kêu lên.

Nhưng mà hết thảy không làm nên chuyện gì, Anne - Hathaway lãnh mặt, bước nhanh đi đến Emma - Roberts trước người, trong tay đạo cụ dao tầng tầng đâm ở Emma - Roberts trên người.

“A......”

Emma - Roberts một tiếng hét thảm.

“Đình !” Christopher - Nolan kêu đình quay chụp,“Này một điều qua. Kết thúc công việc !”

Lời này vừa ra, lâm thời các diễn viên buông ra Matthew, Anne - Hathaway nhìn hắn một cái, xoay người trực tiếp ly khai.

Bên cạnh, lâm thời diễn viên cũng buông ra Emma - Roberts.

“Đau !” Emma - Roberts lại không có đứng lên, xoa ngực tuyến dựa vào dưới vị trí, ngồi xổm dưới đất,“Đau chết mất.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 743: Sức Chiến Đấu Bùng Nổ

Quay chụp kết thúc, Anne - Hathaway trực tiếp rời khỏi, kịch tổ đại bộ phận người đều đang bận rộn, phần đông lâm thời diễn viên đi tới đi lui, lâm thời trường quay trong lúc nhất thời rất loạn, không ai chú ý tới bên này phát sinh tình huống.

Emma - Roberts ngồi xổm trên mặt đất, đau tựa hồ đều không đứng lên nổi.

Matthew nhanh chóng qua, quan tâm hỏi,“Làm sao?”

“Nàng...... Nàng đâm ta một đao !” Emma - Roberts nhìn Anne - Hathaway phương hướng ly khai,“Nàng dùng sức đâm ta một đao...... Ai nha, không được, đau chết mất.”

Kịch tổ đạo cụ dao là nhựa cây chế tác mà thành, thoạt nhìn rất dọa người, cùng thật sự giống nhau, trên thực tế cũng không cứng rắn, đâm rách làn da đều rất khó, nhưng này không ý vị không có lực sát thương, chỉ cần đâm ra đi khí lực đủ lớn, cũng là rất đau .

“Ta giúp ngươi tìm thầy thuốc.” Matthew đứng lên liền chuẩn bị kêu thầy thuốc, lại bị Emma - Roberts một phen kéo lại,“Không có việc gì, đừng kêu !”

Nàng xốc lên quần áo nhìn thoáng qua.

Này động tác quá đột nhiên, hơn nữa Matthew liền tại nàng đối diện, tự nhiên cũng thấy được, Emma - Roberts bên trái ngực tuyến dựa vào dưới địa phương, làn da rõ ràng có một khối địa phương đỏ lên.

Anne - Hathaway đâm một phát đó, khả năng thật sự rất dùng lực.

Emma - Roberts buông xuống quần áo, xoa bên trái bên sườn, chậm rãi đứng lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn Anne - Hathaway rời đi địa phương.

Nhìn thấy nàng đứng lên, Matthew hỏi,“Hảo điểm?”

“Ân.” Emma - Roberts tựa hồ đau quá mức , nói,“Hảo nhiều.”

Matthew nhìn thấy nàng không có việc gì, cũng liền không gọi thầy thuốc, đẳng Emma - Roberts hảo một ít, nói,“Ta đỡ ngươi đi xe kéo bên kia đi?”

Emma - Roberts không có cự tuyệt, đỡ Matthew tay, đi xe kéo hoá trang bên kia.

Dọc theo đường đi, Emma - Roberts cũng không có nói chuyện, nhưng Matthew có thể cảm giác đến, chuyện này không có khả năng liền như vậy tính.

Anne - Hathaway có phải hay không cố ý ? Ai cũng không biết, Hollywood điện ảnh trường quay quay chụp, thường xuyên phát sinh ngoài ý muốn, có diễn viên thụ thương cũng không hiếm thấy, dựa theo học viện phái lý luận, nếu Anne - Hathaway quay chụp khi hoàn toàn mang vào đến Meyer nhân vật bên trong, nhân vật tình cảm khu động dưới, hung hăng đâm Ariadne một đao cũng rất bình thường.

Nhưng Matthew không có thể hội qua học viện phái lý niệm, càng chưa thấy qua cái loại này hãm sâu nhân vật không thể tự thoát ra được tình huống, Anne - Hathaway cùng Emma - Roberts từ lúc tập luyện liền không đối phó.

Một trong kịch tổ, có hai xinh đẹp nữ chủ diễn, thường thường sẽ xuất hiện rất nhiều khó trị sự tình.

Này tại Hollywood nhất định là định luật.

Matthew đưa Emma - Roberts đi nàng xe kéo hoá trang, theo sau cũng đi kéo xe tẩy trang, chờ hắn đi ra thời điểm, Emma - Roberts cùng Anne - Hathaway đều rời đi trường quay phản hồi Hilton khách sạn .

Hắn cũng ngồi xe phản hồi khách sạn, đi trước phòng xung tắm đổi qua quần áo, nhìn thấy thời gian chênh lệch không nhiều, trực tiếp đi tầng hai phòng ăn (nhà hàng).

Này phòng ăn (nhà hàng) vẫn phụ trách kịch tổ ăn uống, dưới tình huống bình thường, kịch tổ đại bộ phận nhân viên đều sẽ ở trong này dùng cơm.

Đi đến phòng ăn (nhà hàng) cửa, đại khái hắn trở về tương đối sớm, trong phòng ăn kịch tổ nhân không nhiều, chỉ có năm sáu người, khiến Matthew kỳ quái là, những người này đều ẩn ẩn vây thành một giới, tựa hồ tại vây xem cái gì tiêu điểm sự kiện.

Đi vào phòng ăn (nhà hàng) cửa, Matthew lúc này mới nhìn thấy, những người đó vây xem là Emma - Roberts cùng Anne - Hathaway.

“Ngươi nay buổi chiều là cố ý đi?” Emma - Roberts ngồi ở nhất trương bàn ăn bên cạnh, trừng mắt nhìn đối diện Anne - Hathaway,“Ngươi nhất định là cố ý .”

Anne - Hathaway mím chặt miệng rộng cười ra một đường, có vẻ ưu nhã mà lại ôn hòa, chớp ánh mắt, phi thường vô tội,“Buổi chiều? Buổi chiều chuyện gì?”

Emma - Roberts ánh mắt càng trừng càng lớn,“Ngươi cầm dao đâm ta !”

“Không phải ta.” Anne - Hathaway dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc, ưu nhã diễn xuất cực kỳ giống một Anh quốc truyền thống quý tộc thục nữ,“Đó là tại quay phim, kịch bản như vậy viết , đạo diễn như vậy yêu cầu , ta đương nhiên muốn làm.”

Nàng hỏi ngược lại,“Ngươi sẽ không ngay cả cơ bản nhất chức nghiệp tố dưỡng cũng không có đi?”

Anne - Hathaway đúng lý hợp tình, nàng chính là tại ấn kịch bản yêu cầu làm a.

Emma - Roberts trong lúc nhất thời thế nhưng bị nàng dùng lời ngăn chặn, không biết nên nói cái gì mới tốt.

Nhìn thấy kia hai danh nữ diễn viên, Matthew lắc lắc đầu, nữ nhân ở giữa mâu thuẫn, thường thường mạc danh kỳ diệu, chẳng phải chính là ai càng xinh đẹp, ai càng được hoan nghênh sự sao? Dùng được cãi nhau?

Đương nhiên, Emma - Roberts buổi chiều bị đâm một đao, còn phi thường đau, khẳng định mất hứng.

Hắn không có đi qua dính líu ý tứ, này hai người ồn ào vài câu liền ồn ào đi, cãi nhau chỉ là Hollywood nữ diễn viên tranh đấu bình thường nhất cùng phổ thông một loại.

Lại nói, nào Hollywood kịch tổ không xé bức a? Liền hắn đảm nhiệm nam chính kia vài kịch tổ, xác thật không ai dám khiêu chiến hắn, nhưng phía dưới kia vài vai phụ, tranh đấu gay gắt luôn luôn liền không thiếu qua.

Loại này lạn sự, hiện tại dính líu thời cơ không đúng, đẳng hai nữ diễn viên cãi mệt mỏi, lại đi làm hòa sự lão cũng không chậm.

Emma - Roberts trầm mặc vài giây, còn nói thêm,“Ngươi cố ý dùng lực cầm đao đâm ta, ta đến hiện tại còn đau !”

Anne - Hathaway miệng rộng vẫn là ưu nhã mân thành một đường,“Trong kịch bản viết là Meyer hung hăng một đao đâm trúng Ariadne, này có vấn đề sao?”

“Ngươi......” Emma - Roberts lại bị ngăn chặn.

So với tại trong giới lăn lộn gần mười năm Anne - Hathaway, mới mười tám tuổi Emma - Roberts rõ ràng đẳng cấp không đủ.

Matthew nhìn một hồi, này hai người tiếp tục ồn ào đi xuống, Emma - Roberts chiếm không đến tiện nghi.

“Roberts tiểu thư, mời ngươi tự trọng.” Anne - Hathaway chiếm thượng phong, lấy nàng loại tính cách này, đương nhiên được lý không buông tha người, dùng quái dị giọng Anh quốc nói,“Chính ngươi không hiểu nên làm như thế nào một diễn viên, không cần đem người khác tưởng với ngươi như vậy thấp cấp.”

Luận lên khóe miệng công phu, Emma - Roberts căn bản không phải Anne - Hathaway đối thủ.

Bao gồm Matthew ở bên trong, trong phòng ăn tất cả mọi người nhìn ra được đến, Emma - Roberts hoàn toàn bị Anne - Hathaway ngăn chặn .

Emma - Roberts lúc này chậm rãi đứng lên, liền tại Matthew cho rằng nàng muốn rời đi thời điểm, ra ngoài mọi người đoán trước sự tình phát sinh.

Anne - Hathaway còn lộ như thục nữ ưu nhã tươi cười, Emma - Roberts nhắm ngay nàng mặt, một bàn tay liền tát qua.

Ai đều chưa nghĩ đến, cãi nhau một phương sẽ đột nhiên ra tay, Anne - Hathaway còn chưa hiểu rõ trạng huống, Emma - Roberts bàn tay liền phiến ở trên mặt.

Ba --

Thanh thúy tiếng vang dị thường chói tai.

Anne - Hathaway bị ngơ ngác , loại tình huống này còn chưa hề có gặp được qua.

Matthew cũng ngẩn người, cứ việc biết Emma - Roberts không phải thoạt nhìn như vậy ngọt ngào ôn nhu, lại không nghĩ rằng nàng sẽ trực tiếp động thủ.

Loại tình huống này tại Hollywood rất hiếm thấy .

Kia một bàn tay đánh xong, tựa hồ còn chưa xuất khí, Emma - Roberts bưu hãn giống như là nam nhân như vậy, siết quyền đầu đánh qua.

Một quyền này đánh vào Anne - Hathaway mũi cùng mặt giao giới địa phương, dù cho tiểu nữ sinh khí lực không lớn, nhưng cũng Anne - Hathaway máu mũi cũng chảy xuống dưới.

Anne - Hathaway rốt cuộc phản ứng lại đây,“Ngươi này biểu tử dạng !”

Nàng cũng không trang Anh quốc thục nữ , vụt đứng lên đến liền muốn đánh trả, nhưng Emma - Roberts động tác càng nhanh, vòng qua bàn ăn liền bổ nhào vào trên người nàng, quyền đầu bàn tay không ngừng dừng ở Anne - Hathaway trên người.

Anne - Hathaway thò tay đi xả Emma - Roberts tóc, lại bị Emma - Roberts bắt lấy tay nàng, hung hăng một ngụm cắn ở trên cánh tay, đau phát ra một tiếng hét thảm.

Nữ nhân hoặc là không động thủ, động thủ lên thật dọa người.

Matthew còn chưa hề gặp qua hai nữ nhân, đặc biệt là hai nữ ngôi sao đánh nhau, trong lúc nhất thời đều có điểm phát mông, đây không phải trong giới nữ diễn viên xé bức quen dùng lộ số a.

May mắn nơi này là phòng ăn (nhà hàng), không có truyền thông phóng viên, bằng không khẳng định là oanh động tính đại tin tức.

Này ý niệm vừa lóe qua, hắn liền ý thức được, Emma - Roberts tuy rằng không xăm hình, nhưng hút thuốc lại uống rượu, tính tình còn tương đối xung, phỏng chừng trường quay liền có trả thù ý tưởng , cố ý nhẫn đến về khách sạn.

Điểm ấy đầu não nàng hẳn là có.

Chung quy bị phóng viên trực tiếp chụp đến cùng không có hiện trường video hâm nóng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

Bất quá vài giây thời gian, Anne - Hathaway liền tại trước mắt bao người, bị Emma - Roberts đánh được chỉ có đánh đỡ không hề có lực hoàn thủ.

Bao gồm Matthew ở bên trong, ai cũng không hề nghĩ đến, Emma - Roberts kiều tiểu thân hình nội, thế nhưng có như vậy bạo lực một mặt, nàng bất quá 1 mét 5 nhiều điểm thân cao, sức chiến đấu hoàn bạo 1 mét 7 nhiều Anne - Hathaway.

So với kiều tiểu Emma - Roberts, Anne - Hathaway là danh phù kỳ thực mĩ thức đại nữu, thể trạng so Emma - Roberts lớn chừng hai vòng, lại bị Emma - Roberts đánh cho mê muội .

Chiến đấu duy trì liên tục không đến hai mươi giây, Anne - Hathaway không biết trúng Emma - Roberts bao nhiêu bàn tay cùng quyền đầu.

Càng khoa trương là, Emma - Roberts tay chân miệng cùng tiến lên, làm Anne - Hathaway liên kéo tóc này một nữ nhân đánh nhau tuyệt chiêu đều quên.

“Emma !” Matthew mắt thấy sự tình không tốt, nhanh chóng nhanh hơn cước bộ, vừa đi vừa lớn tiếng nói,“Emma ! dừng tay !”

Ở đây , hoặc là phòng ăn (nhà hàng) công tác nhân viên, hoặc là kịch tổ một ít phổ thông công tác nhân viên, nào dám tiến lên can thiệp hai nữ ngôi sao đánh nhau, huống hồ như vậy trò hay không hảo hảo thưởng thức, làm gì muốn đi can ngăn?

Emma - Roberts tựa hồ không có nghe đến, căn bản không có dừng tay ý tứ.

Anne - Hathaway đại khái diễn Anh quốc thục nữ diễn lâu lắm , tại điên cuồng giống như tiểu sư tử bang Amy - Roberts trước mặt, tựa như một chỉ đáng thương tiểu bạch dương.

“Đừng đánh , Emma !”

Matthew đi đến phụ cận, một phen nắm lấy Emma - Roberts cổ tay (thủ đoạn), lớn tiếng nhắc nhở nói,“Đừng đánh , lại đánh phải chết người !”

Mắt thấy Emma - Roberts kia cổ điên cuồng sức mạnh còn chưa đi xuống, hắn hơi dùng một chút lực, đem nàng kéo lại đây, thuận thế chắn ở này hai người trung gian.

“Dừng tay !” Hắn tăng lớn thanh âm,“Đều dừng tay !”

“Ngươi đừng quản, Matthew !” Emma - Roberts còn chưa địch ta không phân, tại Matthew phía sau kêu gào,“Ta hôm nay muốn khiến này tiện nhân hảo xem.”

Anne - Hathaway không hề có điềm báo lớn tiếng kêu lên,“Báo nguy ! báo nguy a !”

Matthew xoay người đè lại lại tưởng xông ra Emma - Roberts, đem nàng đặt tại trên một cái ghế,“Lãnh tĩnh một điểm.”

Phòng ăn (nhà hàng) cửa lúc này lại có nhân tiến vào, trong đó liền có Christopher - Nolan, hắn vội vã đi lại đây, hỗn độn trường hợp cuối cùng im lặng xuống dưới.

[ xem qua mấy thiên báo danh, Emma - Roberts có bạo lực khuynh hướng, không chỉ một lần gia bạo bạn trai, từng đem vị hôn phu Evan Peters, cũng chính là X-Men Quicksilver, tấu được đầy mặt là thương, máu mũi chảy ròng, sau đó bị cảnh sát bắt đi.]

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 744: Xã Giao Phàn Chi Hoa

Trong phòng ăn im lặng xuống dưới, Matthew đem Emma - Roberts kéo đến phòng ăn (nhà hàng) một góc, kịch tổ mặt sau vào nhân, đem nàng cùng Anne - Hathaway triệt để ngăn cách ra, phòng ngừa trường hợp lại lần nữa hỗn loạn.

Trong lúc nhất thời, phòng ăn (nhà hàng) trong chỉ có Anne - Hathaway khóc thanh âm.

Matthew qua xem một chút, Anne - Hathaway thảm không đành nhìn, trên mặt có bốn năm khối bị đánh hồng địa phương, lỗ mũi vẫn ở đổ máu, hai tay lộ tại ống tay áo bên ngoài bộ phận, mơ hồ có thể thấy đến vài địa phương có dấu răng.

Anne - Hathaway bên kia đang khóc, bên này Emma - Roberts nhìn thấy kịch tổ người càng lúc càng nhiều, đột nhiên ôm lấy Matthew lên tiếng khóc rống, tựa hồ phá vỡ như vậy.

Sự tình diễn biến đến hiện tại, khẳng định không ổn.

Rất nhanh cảnh sát liền xuất hiện .

Chạy tới vị kia Hilton khách sạn người phụ trách, mặt đều hắc, ngắn ngủi vài ngày thời gian, cảnh sát liên tục hai lần tiến vào khách sạn, còn tất cả đều là vì [ Inception ] kịch tổ.

Này kịch tổ dứt khoát chính là có độc.

Vị kia người phụ trách yên lặng nhìn trong phòng ăn Matthew, Emma - Roberts, Anne - Hathaway cùng Christopher - Nolan liếc nhìn, đem bọn họ tất cả đều xếp vào sổ đen, đặc biệt là Christopher - Nolan, về sau nói cái gì cũng không thể khiến hắn kịch tổ lại tại khách sạn trụ túc cùng quay chụp .

Lại làm lên như vậy vài lần, toàn bộ London Hilton khách sạn thanh danh liền thối .

Hai nữ ngôi sao xé bức đánh nhau, so với mấy ngày hôm trước [ The Sun ] cẩu tử chụp lén Matthew - Horner sự kiện, còn muốn hấp dẫn nhân quan chú.

Nếu nói chụp lén là khách sạn quản lý thượng sơ sẩy, hôm nay chính là kịch tổ không có việc gì cấp Hilton khách sạn tìm việc !

Còn có thể hay không khoái trá hợp tác a? Đây là muốn khiến Hilton khách sạn đóng cửa ngừng kinh doanh tiết tấu đi?

Cảnh sát mang đi Emma - Roberts cùng Anne - Hathaway.

Phòng ăn (nhà hàng) khôi phục im lặng, Matthew nhìn nhìn, người khác cùng hắn phía trước như vậy, đều có chút không rõ, phỏng chừng ai đều tưởng không đến, bề ngoài nhỏ xinh ngọt ngào Emma - Roberts, thế nhưng sẽ có như vậy dã man bạo lực một mặt.

Thật sự là uy vũ bất quá nữ hán tử a.

Christopher - Nolan cùng kịch tổ một danh người sản xuất, cũng cùng đi cảnh cục, việc này nói phức tạp rất phức tạp, nói đơn giản cũng rất đơn giản.

Bất quá, Anne - Hathaway bị đánh thành như vậy, rất khó đơn giản xử lý.

Matthew còn chưa tưởng hảo chính mình ở chuyện này nên làm cái gì bây giờ, Emma - Roberts tư nhân trợ lý liền lấy di động chạy tới, quỷ dị là điện thoại bên kia nhân dĩ nhiên là Helen - Hermann.

Nói đơn giản vài câu, hắn đại khái lý giải tình huống, Helen - Hermann đang tại cùng rất nhiều Hollywood ngôi sao tham gia một hoạt động, Emma - Roberts trợ lý điện thoại đánh tới đồng dạng tại hoạt động hiện trường Julia - Roberts chỗ đó, Julia - Roberts biết hắn cũng đang ở bên này quay chụp, thông qua Helen - Hermann nhờ hắn trước đem Emma - Roberts nộp tiền bảo lãnh đi ra, nàng lập tức liền sẽ đuổi tới Anh quốc.

Một bên là từng Hollywood nhất tỷ cùng hôm nay chuyển hình người sản xuất, hơn nữa giao tế rộng khắp Julia - Roberts, bên kia là Anne - Hathaway, nên như thế nào tuyển rất đơn giản.

Lấy Matthew làm người, thêm Helen - Hermann điện thoại, thống khoái ứng xuống dưới.

Theo sau, hắn lấy đến Julia - Roberts luật sư điện thoại, cũng tiến đến cảnh cục.

Trên đường, Matthew thông qua di động internet, phát hiện Emma - Roberts đại chiến Anne - Hathaway tin tức đã tiết lộ đi ra ngoài, cùng ngày đó hắn chuyện như vậy, mạng internet miêu tả sinh động như thật, phảng phất tận mắt chứng kiến.

Không thể không nói, Anh quốc bát quái chuyện xấu sản nghiệp, xa xa dẫn đầu với thế giới mặt khác quốc gia cùng địa khu.

Thậm chí, Matthew còn tại [ The Sun ] trang web bên trên, thấy được một thiên cực phú sức tưởng tượng tương quan bát quái.

Này thiên bát quái tác giả não động đại có thể, nói là Emma - Roberts cùng Anne - Hathaway nguyên bản là một đôi đồng tính luyến, phía trước cảm tình như thế nào hảo Vân Vân, nhưng từ gia nhập [ Inception ] kịch tổ quay chụp, giữa hai người cảm tình chuyển tiếp đột ngột, Anne - Hathaway cùng hắn có một chân, bởi vì hắn quan hệ, muốn cùng Emma - Roberts chia tay, Emma - Roberts chấn nộ, lúc này mới cùng Anne - Hathaway ra tay tàn nhẫn.

Anh quốc giải trí các phóng viên chẳng những tin tức linh thông, biên cố sự năng lực cũng so Mỹ quốc các đồng nghiệp rõ ràng mạnh hơn vài phần.

Theo sau, Matthew lại ở trên mạng internet tra một chút,[ Daily Telegraph báo ] một thiên cũng biên ra dáng.

Vì cùng [ The Sun ] phân chia ra, bọn họ ngược lại là không có nói Emma - Roberts cùng Anne - Hathaway là đồng tính luyến, nhưng đồng dạng đem hắn xả đi vào, nói là hắn đồng thời cùng Anne - Hathaway cùng Emma - Roberts kết giao, lúc này mới dẫn đến hai nữ nhân huyên túi bụi, cuối cùng ra tay tàn nhẫn.

Matthew lại nhìn mấy cái mạng internet mới nhất xuất hiện bát quái, này mấy Anh quốc giải trí các phóng viên, không đi viết tiểu thuyết biên kịch căn nguyên là lãng phí một thân tài hoa a.

Đuổi tới cảnh cục, hội hợp Julia - Roberts luật sư, Matthew đại khái lý giải một chút tình huống, Anne - Hathaway cùng Emma - Roberts còn tại làm ghi chép, bất quá từ trước hết chạy tới người sản xuất chỗ đó lý giải đến, Anne - Hathaway muốn lấy cố ý thương tổn tội khởi tố Emma - Roberts.

Lại nói, Anne - Hathaway xác thật bị đánh được thảm một điểm.

Matthew nghĩ nghĩ, tìm đến cùng người sản xuất cùng nhau đến cảnh cục Christopher - Nolan.

“Nghe nói Anne tính toán đem sự tình nháo đại?” Hắn hỏi Nolan.

Christopher - Nolan gật gật đầu, sau đó thở dài, hỏi,“Buổi chiều ta không chú ý, Anne - Hathaway thật cố ý lợi dụng quay phim đâm bị thương Emma - Roberts?”

Matthew ăn ngay nói thật,“Có phải hay không cố ý , ta cũng không quá rõ ràng. Bất quá, Emma bị Anne đâm kia một đao sau, ngồi xổm trên mặt đất thật dài thời gian đau không dậy nổi, vẫn là ta đỡ về xe kéo.”

Nói xong, hắn nhìn nhìn Christopher - Nolan, hỏi,“Việc này xử lý như thế nào?”

Christopher - Nolan thấp giọng nói,“Tốt nhất đê điệu xử lý.”

“Ân.” Matthew cũng thấp giọng nói,“Julia - Roberts đang tại chạy tới, đẳng cảnh sát đi hoàn trình tự, chúng ta có phải hay không trước khiến Anne cùng Emma rời đi cảnh cục nơi thị phi này ? Các nàng tại cảnh cục đợi đến thời gian càng dài, mặt sau phiền toái sẽ càng nhiều, đối kịch tổ cũng càng bất lợi.”

Việc này tốt nhất vẫn là do kịch tổ ra mặt xử lý.

Matthew tìm đến Christopher - Nolan, cũng là muốn cho kịch tổ ra mặt đem Emma - Roberts trước vớt ra.

Về phần như thế nào trấn an Anne - Hathaway, dù sao Julia - Roberts ngày mai liền có thể chạy tới, đến lúc đó khiến Julia Roberts đi xử lý hảo.

“Kịch tổ pháp luật cố vấn đã chạy tới .” Christopher - Nolan nói,“Việc này thật để người đau đầu.”

Nữ ngôi sao tại kịch tổ tranh đấu gay gắt là vẻ bình thường, ai cũng sẽ không cảm giác hiếm lạ, nhưng như vậy một người trực tiếp đem một người khác tấu , xác thật tương đối hiếm thấy.

Cho dù là Christopher - Nolan loại này kiến thức rộng rãi đạo diễn, cũng chưa thấy qua loại tình huống này.

Vẫn ở cảnh cục đợi đến rạng sáng, kịch tổ pháp luật cố vấn mới làm xong thủ tục, Emma - Roberts cùng Anne - Hathaway đều có thể tạm thời rời đi cảnh cục, phản hồi Hilton khách sạn, bất quá tạm thời không thể rời đi London.

Anne - Hathaway trực tiếp đi bệnh viện, tựa hồ là đi nghiệm thương.

Cảnh cục bên ngoài tụ tập hàng loạt cẩu tử, Matthew đoàn người cơ hồ bị vây ngăn chặn, thật vất vả mới từ mười mấy tên cẩu tử trong vòng vây giết ra đến.

Trở lại khách sạn, Christopher - Nolan không biết cùng Emma - Roberts nói vài câu gì, Emma - Roberts sắc mặt có điểm khó xem.

Christopher - Nolan đi sau, Matthew đi đến Emma - Roberts bên cạnh, vỗ nhẹ nhẹ dưới nàng cánh tay,“Hảo, trở về sớm điểm nghỉ ngơi đi.”

Emma - Roberts gật gật đầu, đột nhiên hỏi,“Các ngươi hay không là đều bị ta dọa đến?”

Matthew không đáp lại, ngược lại nói,“Ngươi cô cô đánh cho ta qua điện thoại, phỏng chừng ngày mai nàng liền có thể chạy tới.”

Emma - Roberts trợ lý cầm di động đi tới, nói là Los Angeles bên kia đánh tới điện thoại, Matthew cũng liền cáo từ ly khai.

Bởi phát sinh như vậy ngoài ý muốn sự kiện, kịch tổ ngày hôm sau quay chụp chỉ có thể hủy bỏ, Julia - Roberts đuổi tới Los Angeles sau, riêng tìm đến Matthew lý giải một chút tình huống, Matthew không lại dính líu chuyện này, Julia - Roberts tuy rằng chuyển tới phía sau màn, nhưng nhân mạch tài nguyên cũng không so với trước đó sai.

Đến thứ bảy, Matthew đi phố Doughty luật sư văn phòng kinh doanh, cùng luật sư sở cùng Amal Alamuddin chính thức ký kết đại lý hiệp ước.

Người sau đem thứ hai tuần sau, chính thức nhắc tới đối hai danh cẩu tử cùng kia danh phục vụ sinh pháp luật tố tụng.

Ký hợp đồng xong trở lại khách sạn, tìm ra Braun - Williams làm ra mini DV máy quay phim, vi buổi tối cùng Amal Alamuddin ước hội làm tốt chuẩn bị.

Mấy ngày này, kịch tổ liên tiếp nháo ra oanh động tính sự kiện, Matthew không chuẩn bị rời đi khách sạn, ký ước khi cùng Amal Alamuddin ước hảo tại khách sạn một nhà cao cấp nhà hàng gặp mặt.

Buổi tối sáu giờ, hắn tại nhà này Pháp thức trong phòng ăn, đúng giờ gặp được tỉ mỉ trang điểm qua Amal Alamuddin.

Đây là một không giống bình thường nữ nhân, cùng Matthew phía trước ước hội nữ ngôi sao cùng nữ model rõ ràng bất đồng, trên người mang theo độc thuộc về chức nghiệp nữ tính thành thục trí tuệ khí chất.

Cũng chính là loại này không thuộc về giới giải trí khí chất, mới khiến Amal Alamuddin thoạt nhìn không hắn ước hội qua kia vài nữ tính không giống nhau.

Nhưng một bữa tối xuống dưới, Matthew cũng thấy được Amal Alamuddin cùng Hollywood nữ tính tính chung, các nàng đều là cùng loại xã giao Phàn chi hoa.

Oxford đại học bản khoa sinh, New York đại học luật học viện thạc sĩ, nếu chỉ nghe đến này mấy, cũng có lẽ sẽ cảm giác nàng là một tóc rối tung, xuyên lên núi trang, mang dày kính mắt học bá, nhưng học bá cũng có xinh đẹp .

Matthew đối xinh đẹp học bá luôn luôn rất cảm thấy hứng thú.

Cho nên, bữa tối vừa chấm dứt, hắn liền mời Amal Alamuddin đi hắn phòng tọa tọa, Amal Alamuddin không có ruồng bỏ hứa hẹn, thống khoái ứng xuống dưới, cùng Matthew cùng nhau rời đi phòng ăn (nhà hàng), đi trên lầu xa hoa căn hộ.

Song phương tại phía trước liền có qua ước định, nếu nói đều nói rõ ràng, Matthew đương nhiên sẽ không khách khí, ở trong phòng ăn ngôn ngữ trao đổi, cũng chuyển biến thành căn hộ trong càng thêm xâm nhập trao đổi.

Vào lúc ban đêm, Amal Alamuddin không lại đi ra qua Matthew căn hộ đại môn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 745: Cút Đi

Ngày hôm sau rời giường, Amal Alamuddin phảng phất việc gì cũng không phát sinh như vậy, ly khai Hilton khách sạn, Matthew thể hội qua dị vực phong tình, đối Amal Alamuddin dáng người có cơ bản lý giải, chuyên môn để người đi Chanel tại London cửa tiệm độc quyền, đặt mua mấy bộ mới nhất kiểu dáng Chanel nữ y, đưa cho Amal Alamuddin.

Vài ngày trước lần đầu tiên gặp mặt, Matthew liền chú ý tới Amal Alamuddin xuyên là Chanel, tối hôm qua xuyên như cũ là Chanel, nàng tựa hồ đối với Chanel tình hữu độc chung.

Dị vực phong tình cùng luật sư thân phận, cấp Matthew mang đến bất đồng với dĩ vãng hưởng thụ, này liền giống Nina - Dobrev thể thao cùng Karolína Kurková siêu đại xích độ như vậy, đều có chỗ tốt.

Tuy rằng Amal Alamuddin không có chủ động mở miệng, nhưng Matthew tại hưởng thụ rất nhiều, lại cũng khó được rộng lượng một lần.

Hơn nữa tối hôm qua hắn cùng Amal Alamuddin xâm nhập nói qua, vị này luật sư không phải không có vỏ ngoài bình hoa, rất có chân tài thực liêu, nếu chụp lén án kiện xử lý thích đáng, về sau gặp được trên quốc tế pháp luật tranh cãi, cũng không phải không thể suy xét tiếp tục khiến nàng làm đại lý luật sư.

Theo sau, Matthew gặp qua từ Los Angeles đuổi tới London Julia - Roberts, đẳng kịch tổ khôi phục bình thường công tác, lại đầu nhập đến quay chụp trong.

Bởi kịch tổ tại London phát sinh đủ loại ngoài ý muốn, dẫn đến quay chụp thời gian lần nữa kéo dài, Christopher - Nolan không thể không lại sửa đổi kế hoạch, đặc biệt là một ít về Anne - Hathaway cùng Emma - Roberts màn diễn chung, tất cả đều sửa thành đơn độc quay chụp, sau đó thông qua hậu kỳ xử lý hợp thành cùng một chỗ.

Hai vị nữ ngôi sao trực tiếp đánh nhau loại sự tình này, ai đều không hi vọng lại phát sinh.

Mặt khác, Anne - Hathaway tại cùng Julia - Roberts thấy hai mặt sau, đánh mất khởi tố Emma - Roberts ý tưởng, bởi vì đương sự nói năng thận trọng, Matthew cũng không biết Julia Roberts dùng cái gì phương pháp hoặc là nói điều kiện thuyết phục Anne - Hathaway.

Đương sự nhận lén điều đình, việc này xử lý lên đến liền đơn giản , vài ngày sau, Emma - Roberts hoàn thành tại kịch tổ cuối cùng một màn ảnh, bị Julia - Roberts mang về Los Angeles.

Ngày hôm sau, Anne - Hathaway cũng ly khai London.

Theo sự kiện hai vị nữ chính “Trốn thoát” Anh quốc, điên cuồng Anh quốc các cẩu tử rốt cuộc im lặng rất nhiều, vây quanh kịch tổ cẩu tử số lượng cũng kịch liệt hạ xuống, giải trí bát quái truyền thông ánh mắt cũng tại hướng mặt khác phương diện chuyển dời.

Matthew tạm thời không lại quan tâm này mấy loạn thất bát tao sự tình, tinh lực tất cả đều đặt ở quay chụp mặt trên, còn có mấy màn diễn hoàn thành sau, hắn cũng có thể rời đi London .

Lần này London quay chụp chi lữ có rất nhiều mĩ diệu hồi ức, tỷ như Emma - Watson cùng Amal Alamuddin; Cũng có rất nhiều phiền lòng sự phát sinh.

Hilton khách sạn tầng cao nhất trên sân bay, một chiếc phi cơ trực thăng lẳng lặng đỗ tại cự đại tường bố cảnh phía trước, Christopher - Nolan ngẩng đầu nhìn xem, đẳng Matthew cùng James - McAvoy đẳng diễn viên lên sân bay, ý bảo dưới chính mình trợ thủ.

“[ Inception ], thứ tám mươi tám trường, màn thứ hai mươi mốt......” Trợ lý đạo diễn đánh bản thanh âm vang lên,“Hiện tại bắt đầu !”

Hắn thanh âm rất cao, truyền đến trường quay mỗi người lỗ tai bên trong.

Chủ máy quay theo thanh trượt đi đến phi cơ trực thăng tà phía trước, màn ảnh thiên chuyển nhắm ngay trên sân bay phi cơ trực thăng, phi cơ trực thăng cửa cabin bỗng nhiên bị người từ bên trong kéo ra, Matthew cùng James - McAvoy trước sau nhảy xuống tới.

“Máy số hai !” Christopher - Nolan đối với tai nghe thấp giọng nói.

Hắn vẻ mặt tiều tụy, gần nhất lạn sự, khiến hắn sứt đầu mẻ trán, yên lặng đem Anne - Hathaway cùng Emma - Roberts xếp vào sổ đen, về sau nói cái gì cũng sẽ không lại chiêu này hai người vào hắn kịch tổ.

Rất phiền lòng a.

Ngươi nói hai xinh đẹp nữ nhân, muốn nháo liền nháo, muốn ồn ào liền ồn ào, tưởng xé liền xé, làm gì muốn động thủ a? Còn hay không là nữ nhân? Nữ ngôi sao nào có dùng phương thức này xé bức ?

Nếu không ấn lẽ thường ra bài, kia liền cút đi hảo, mắt không thấy tâm không phiền.

Một danh nhiếp ảnh trợ lý khống chế máy số hai lập tức nhắm ngay Watanabe Ken lộ ra cabin kia khuôn mặt, mic dùng cho ghi âm cũng từ bên cạnh di động đến cabin biên.

“Hắc, Cobb tiên sinh.”

An tọa tại phi cơ trong, Watanabe Ken đối với Matthew bóng dáng la lớn, Matthew quay đầu lại, đầy mặt cừu đại khổ thâm, tựa hồ so Christopher - Nolan còn muốn tiều tụy, Watanabe Ken lúc này lại dùng dụ hoặc giọng điệu nói,“Nếu khiến ngươi về nhà, trở lại tại Bắc Mĩ hài tử bên cạnh, khiến ngươi nhìn thấy hai hài tử, ngươi nguyện ý làm sao?”

Nghe được hài tử, Matthew sửng sốt một chút, tiếp chậm rãi lắc đầu, nói,“Việc này ngươi làm không được ! ta là truy nã phạm ! không ai có thể làm đến !”

Watanabe Ken không có ngay mặt đáp lại hắn mà nói, ngược lại hỏi,“So cài vào một mộng còn khó sao?”

James - McAvoy cũng ngừng lại, quay đầu, lớn tiếng nhắc nhở nói,“Cobb, chúng ta đi thôi.”

Matthew lại không có động, tựa hồ này đề nghị động tâm , dần dần, đối với gia cùng hài tử khát vọng dần dần viết ở hắn trên mặt, hắn không có nghe theo James - McAvoy nhắc nhở, đứng ở nơi đó suy nghĩ vài giây, lại bước đi hồi phi cơ trực thăng tiền, đối với Watanabe Ken hỏi,“Ý tưởng này có bao nhiêu phức tạp?”

Watanabe Ken có vẻ phi thường tự tin, trên mặt ẩn ẩn lộ ra vẻ tươi cười,“Phi thường đơn giản.”

Matthew cúi đầu trầm tư, hai đạo lông mi cơ hồ xoắn ở cùng nhau, đầy mặt đều là sầu khổ, phảng phất tao ngộ đến nhân sinh gian nan nhất lựa chọn như vậy.

Rất nhanh, hắn kiên định đối trên phi cơ Watanabe Ken gật gật đầu, sau đó xoay người hướng tới James - McAvoy bên kia đi.

“Này một điều qua !” Christopher - Nolan tuyên bố nói,“Hôm nay kết thúc công việc.”

Matthew ra một hơi, trên mặt sầu đại khổ thâm nhanh chóng tản mất, rất dễ dàng thoát khỏi nhân vật, tiếp nhận kịch tổ trợ lý truyền đạt chén nước uống một hớp lớn.

Hắn không có đi tẩy trang, mà là cùng kịch tổ phụ trách tuyên truyền quan hệ xã hội người sản xuất cùng nhau ly khai Hilton khách sạn mái nhà sân thượng, chuẩn bị đi tham gia phỏng vấn hội.

Gần nhất trong khoảng thời gian này, kịch tổ phát sinh quá nhiều ngoài ý muốn cùng phản đối tin tức, Warner Bros cũng chú ý tới bên này tình huống, cố ý liên hệ đến không thiếu giải trí truyền thông, đối với hắn này nam chính đến một lần tương quan phỏng vấn, một phương diện này có thể chuyển dời truyền thông cùng công chúng tầm mắt, một phương diện khác cũng là tiền kỳ tuyên truyền cần.

Matthew đến tầng ba, triều một gian tin tức thính đi.

Braun - Williams từ phía sau theo đi lên, thấp giọng nói,“London địa phương pháp viện đã thụ lý Amal Alamuddin luật sư khởi tố, kế tiếp muốn đi một loạt pháp luật trình tự.”

“Khiến nàng xét tình hình cụ thể xử lý đi.” Matthew muốn là kết quả.

[ The Sun ] đã buông tay kia hai danh cẩu tử, cái kia phục vụ sinh cũng bị Hilton khách sạn thanh trừ, bọn họ căn bản vô lực đối kháng, chờ đợi bọn họ tất nhiên là pháp luật nghiêm trị.

Theo đi vào tin tức thính, Matthew đem mấy vấn đề này ném tới một bên, bắt đầu đối mặt phần đông truyền thông phóng viên vây công.

Ở đây cơ bản đều là đến từ Bắc Mĩ giải trí truyền thông, bởi Warner Bros cùng [ Inception ] kịch tổ trước tiên làm tốt câu thông, vấn đề không có thiên đến kia vài loạn thất bát tao sự tình bên trên, cơ bản đều tại vây quanh hiện tại quay chụp bộ điện ảnh này.

Kịch tổ vị kia người sản xuất đơn giản lời dạo đầu sau, liền đến hỏi thời gian.

Đến từ [ Entertainment Weekly ] một vị nữ phóng viên dẫn đầu đứng lên hỏi,“Matthew, có thể đàm một chút đây là một bộ cái dạng gì điện ảnh sao? Trước đây toát ra tin tức, đều nói như vậy phim rất khó hiểu?”

Matthew gật gật đầu, nói,“[ Inception ] sẽ khiến rất nhiều người xem xong về sau cào đầu , tin tưởng ta -- bởi vì ta đều là trong đó một. Ta cũng không biết từ nơi nào nói lên, ta cũng không biết ta đến cùng phải nói cái gì. Nolan đạo diễn này giải mộng điện ảnh khẳng định rất hảo xem, bởi vì rất kích thích, rất nhiều cảnh hành động, hắn siêu hiện thực, hơn nữa đều tại hắn chưởng khống trung. Điện ảnh là hắn viết , ngươi muốn hỏi hắn mà nói, hắn khẳng định có thể cho ngươi giải thích rất khá.”

“Cảnh hành động?” Một cái khác phóng viên nắm chắc đến Matthew trong lời nói một mấu chốt, hỏi,“Nói như vậy,[ Inception ] với ngươi qua lại phim như vậy, là động tác loại hình?”

Matthew nở nụ cười,“Ở trong mắt ta, đây chính là một bộ phi thường kỳ lạ phim hành động.” Hắn ra vẻ trầm tư, sau đó nói,“Nói như thế, có vài ngày buổi tối ta rời đi trường quay khi đã kiệt sức . Nolan đạo diễn đối với động tác hí yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc, là cái loại này sẽ chụp một lần lại một lần, thẳng đến hắn được đến hắn muốn gì đó đạo diễn. Phim nhạc dạo đều tại hắn trong đầu, mà ngươi tất yếu không ngừng diễn, thẳng đến hắn bắt lấy cái loại này nhạc dạo.”

Đây là kịch tổ tuyên truyền cần, phim hành động ý nghĩa rộng khắp thụ chúng, không có khả năng còn chưa phát hành, kịch tổ liền chính mình trước đem phim tuyên dương vi tiểu chúng loại hình, kia không phải tự tìm tử lộ sao?

Người sản xuất điểm danh sau, Hollywood Reporter phóng viên tiếp nhận microphone, hỏi ra cơ hồ mỗi bộ điện ảnh phỏng vấn khi đều sẽ hỏi một vấn đề,“Matthew, ngươi hưởng thụ cùng Nolan đạo diễn hợp tác quá trình sao?”

“Dứt khoát làm người ta khó có thể tin.” Matthew nói ra khỏi miệng đương nhiên đều là khen ngợi,“Với ta mà nói, hắn tựa như lão sư như vậy, bởi vì hắn mở rộng của ta tầm nhìn.”

Hắn phóng hoãn ngữ tốc, vừa tự hỏi vừa nói,“Nolan đạo diễn tổng có thể từ nào đó kỳ diệu lại phức tạp ý tưởng khởi bước, sau đó dùng chính mình tự sự phương thức đem nó trở nên rất ít ra cửa. Ta cũng không bài xích kia vài trực tiếp căn cứ mở đầu vài phút tình tiết liền có thể đoán trước ra kết cục điện ảnh, ta có thể xem loại này điện ảnh, nhưng ta càng nguyện ý chụp chút có tính khiêu chiến, có thể mở rộng người xem tư duy điện ảnh. Nolan đạo diễn tổng có biện pháp thông qua thị giác hoặc đối thoại biểu đạt bọn họ ý tưởng, ta thực thích như vậy -- cảnh này khiến tác phẩm càng thẳng đến nội tâm thân ở.”

Matthew lại tăng thêm ngữ khí nói,“Nolan đạo diễn chính là cái loại này tổng có thể khiến ngươi tại trường quay cảm thấy kinh hỉ đạo diễn.”

Variety phóng viên theo sau lại hỏi,“Rất sớm phía trước ngươi cùng Nolan đạo diễn liền nói qua, đây là một bộ về mộng cảnh điện ảnh. Ta muốn hỏi một chút, diễn trò cùng quay phim đều là mộng cảnh thế giới, ngươi cảm giác đâu?”

“Ta tưởng là như vậy, hơn nữa ta khẳng định ta mỗi diễn một nhân vật, liền cọ rửa đi rất nhiều trong thân thể ma quỷ.” Matthew phi thường nghiêm túc nói,“Này với ta mà nói là một loại chữa khỏi. Ngươi sắm vai một nhân vật dài đến năm sáu tháng, liền sẽ đối với hắn phi thường quen thuộc. Có thể cùng một người như thế thân cận, điểm ấy rất hấp dẫn ta. Ta tưởng này làm cho ta lấy được ích không phải là ít.”

Phỏng vấn sẽ không khí rất hòa hợp, hiệu quả cũng rất tốt.

Theo sau hai ngày bên trong, Matthew chụp hoàn còn thừa màn ảnh, quay trở về Los Angeles.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 746: Bốn Hạng Mục Lớn

Trở lại Los Angeles, Matthew thoát ly [ Inception ] kịch tổ, bắt đầu xử lý mặt khác phương diện công tác, kế tiếp này một tháng, hắn đều sẽ không lại đi [ Inception ] kịch tổ tham dự quay chụp, muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này xử lý số 13 phòng công tác nghiệp vụ.

Trước mắt, số 13 phòng công tác lên kế hoạch cùng quay chụp hạng mục tổng cộng có bốn.

Matthew trước ước James Wan thấy một mặt, James Wan cho hắn nhìn phim kinh dị hạng mục mới nhất kịch bản, bởi không ngừng có tân ý tưởng xuất hiện, James Wan cũng tại không ngừng sửa chữa kịch bản, bất quá tân trên kịch bản, James Wan tăng thêm chính thức danh tự -- [ Insidious ].

Tên này giống như ở nơi nào nghe nói qua, Matthew nhìn thấy kịch bản suy nghĩ một hồi, dần dần có điểm ký ức, từng Thái Bình Dương bờ bên kia giống như có một bộ phim truyền hình, liền gọi [ Insidious ] tới.

Mơ hồ nhớ rõ đó là một bộ phim điệp chiến, cùng James Wan [ Insidious ] không quan hệ.

Tuy rằng không nhớ được xem qua như vậy một bộ điện ảnh, nhưng Matthew vẫn là hạ quyết tâm đầu tư James Wan, chung quy một trăm năm mươi vạn dollar đầu tư, với hắn mà nói thật sự không tính cái gì.

Con số này lại nhân mười mà nói, hắn liền muốn hảo hảo suy xét .

Bình thường dựa vào một phim thành danh đạo diễn cũng sẽ bởi vậy đeo gánh nặng, bất quá vấn đề này đối với James Wan đến nói hoàn toàn không tồn tại, [ Insidious ] cùng [ Saw ] là hoàn toàn bất đồng loại hình.

Trừ đó ra, James Wan thậm chí có bước đầu diễn viên nhân tuyển, nam nữ nhân vật chính ý đồ diễn viên phân biệt là Patrick - Wilson cùng Rose Byrne, người sau Matthew mơ hồ nhớ rõ [ Troy ] trung cùng Brad - Pitt đáp qua hí, người trước tại Hard Candy trung tao ngộ càng thêm nổi danh, bị một loli ép buộc hồn phi phách tán.

Diễn viên phương diện, Matthew không có quá nhiều ý kiến, chỉ là đẳng hạng mục bắt đầu trù bị sau, muốn thực địa xem xem thử vai hiệu quả.

Tựa như cùng James Wan hứa hẹn như vậy, hắn sẽ không tùy tiện can thiệp James Wan công tác, nhưng hắn đồng dạng cũng sẽ không khiến James Wan biến thành diều đứt dây.

Trải qua nhiều năm như vậy dốc sức làm, Matthew minh bạch một đạo lý, đạo diễn quyền lực tất yếu phải cấp, đến muốn có thích hợp chế ước.

Đừng nói James Wan , ngay cả Christopher - Nolan, hiện tại đồng dạng sẽ nhận đến Warner Bros chế ước.

Mặc kệ nói như thế nào, Matthew đều phi thường chờ mong James Wan có thể quay chụp chế tác một bộ siêu việt [ Saw ] phim kinh dị.

Cái gọi là siêu việt tại hắn nơi này, đương nhiên chỉ là thương nghiệp bên trên .

Matthew mở số 13 phòng công tác là vì kiếm tiền, điểm ấy không cần kiêng dè, lại càng không dùng cho mình chụp vào cái gì cao lớn thượng vỏ ngoài.

Kia cũng rất không tất yếu, loại sự tình này làm gì lừa mình dối người.

Gặp qua James Wan ngày hôm sau, Matthew đi Disney xưởng sản xuất hậu kỳ phòng công tác,[ Twilight 2: New Moon ] đã quay chụp hoàn tất, Sophia - Coppola đang tại tiến hành hậu kỳ chế tác.

So với đệ nhất bộ, này bộ [ New Moon ] từ trù bị đến quay chụp lại đến hậu kỳ chế tác đều rất thuận lợi, Sophia - Coppola tại cuối tháng tám liền có thể hoàn thành sở hữu hậu kỳ chế tác.

Matthew cùng phát hành phương Disney ảnh nghiệp thương nghị qua, đẳng hậu kỳ hoàn thành, khiến cho Sophia - Coppola mang theo [ New Moon ] đi Canada, tham gia chín tháng Toronto liên hoan phim, vi 11 tháng lễ Tạ ơn lịch phát hành Bắc Mĩ công chiếu làm tuyên truyền.

Quay chụp đệ nhất bộ thời điểm rất nhiều người còn tại hoài nghi, hiện tại quỷ hút máu cố sự người xem còn yêu xem sao? Kết quả chuẩn xác không có lầm thuyết minh , tương đương một bộ phận người xem đều thực thích loại này ‘Vô hại’ quỷ hút máu điện ảnh.

Về ‘Vô hại’, Matthew cùng Sophia - Coppola sớm đã có này chung nhận thức, bọn họ cảm giác [ Twilight ] là một bộ rất sạch sẽ điện ảnh, nó giảng thuật là một đám tuổi trẻ nam nữ cố sự, chủ đề rất tích cực, cũng không giống mặt khác quỷ hút máu điện ảnh như vậy nhi đồng không thích hợp.

Trên thực tế, này cố sự cũng không phải lấy quỷ hút máu làm bán điểm, càng trọng điểm là biểu hiện cố sự nam nữ nhân vật chính cẩu huyết tình yêu.

Đối với Matthew đến nói,[ Twilight ] là một xinh đẹp bắt đầu, Sophia - Coppola xây dựng một khó có thể để người lấy hay bỏ thủ bộ khúc, mọi người cũng rõ ràng còn sẽ có đệ nhị bộ cùng đệ tam bộ, cho nên đệ nhị bộ trách nhiệm muốn đem đệ nhất bộ cùng đệ ba bộ liên hệ lên đến.

Sophia - Coppola chế tác một rất thành công bắt đầu, này vi toàn bộ series đặt kiên cố cơ sở, series điện ảnh đệ nhất bộ có bao nhiêu trọng yếu, chỉ cần thoáng lý giải này nghề người đều phi thường rõ ràng.

Matthew muốn là [ New Moon ] tại [ Twilight ] trên trụ cột càng thêm thành công, có thể lấy đến so [ Twilight ] càng nhiều box office, càng nhiều quanh thân thu nhập.

Hắn mong muốn mục tiêu là [ New Moon ] lợi nhuận có thể có chừng 20% tăng trưởng.

Muốn thực hiện điểm ấy cũng không dễ dàng.

May mắn Matthew ban sơ vận tác này hạng mục khi, liền có tiếp tục quay chụp đi xuống tính toán, tại hắn yêu cầu dưới, Sophia - Coppola cũng tại [ Twilight ] trung chôn xuống rất nhiều phục bút, cố sự vừa mới bắt đầu, bởi vậy kịch tổ có thể cấp tục tập rất nhiều khả năng tính, này trong đó liền bao gồm như thế nào thiết lập cố sự hạch tâm hướng đi.

Ngoài ra, tiền kỳ trù bị trung, kịch tổ cũng thích hợp nghe rất nhiều fan sách cùng người xem ý kiến, thêm còn có nguyên tác giả Stephanie - Meyer thân lực thân vi, này mấy đều là [ Twilight 2: New Moon ] trọng yếu chống đỡ lực lượng.

[ New Moon ] toàn bộ cố sự vẫn là cơ bản y theo nguyên tác tiểu thuyết tiến hành, vì càng thiếp hợp điện ảnh, Sophia - Coppola trên diện rộng sửa đổi nhân vật ở giữa nhân vật đối bạch, khiến nó càng thêm ngắn gọn, hữu lực.

Hơn nữa tại cố sự cùng cảnh tượng thiết trí phương diện, đệ nhị bộ xa so đệ nhất bộ đại khí.

Tại đệ nhất bộ bên trong, Isabella cùng Edward chỉ có thể xem như vừa nhận thức, giữa bọn họ cố sự còn không có triển khai, quỷ hút máu bên trong ân oán, cùng Lang nhân đấu tranh, còn có bình thường nhân loại đối với quỷ hút máu cùng Lang nhân các loại tâm tính, đều sẽ tại [ Twilight 2: New Moon ] lý được đến bày ra, kịch tổ tại điện ảnh bên trong thiết kế rất nhiều kiều đoạn, hơn nữa đem chi hữu cơ chắp nối đến cùng nhau, người xem có thể đối toàn bộ [ Twilight ] series thế giới quan có càng rõ ràng nhận thức.

Bởi đệ nhất bộ đại lấy được thành công, Disney ảnh nghiệp đối với này series cũng hết sức coi trọng, cứ việc hậu kỳ chế tác còn không có hoàn thành, cũng đã tại tuyên phát phương diện bắt đầu vận tác, Nina - Dobrev, Liam - Hemsworth cùng Lily - Collins đẳng diễn viên chính diễn viên, hôm nay đều phân tán đến toàn mĩ các nơi, tham dự điện ảnh DVD cùng [ Twilight ] buổi ký tặng sách, vi tháng mười một điện ảnh công chiếu tạo thế.

Disney ảnh nghiệp phương diện, tại Bắc Mĩ nhất đã xác định chiếu phim [ New Moon ] rạp chiếu phim liền vượt qua 4000 gia, dựa theo hiện tại thế đến xem, này bộ phim lấy 4200 gia quy mô tại Bắc Mĩ mở màn hoàn toàn không là vấn đề.

Mặt khác, hải ngoại cùng Bắc Mĩ đồng bộ phát hành quốc gia cùng địa khu cũng vượt qua 50 , cuối cùng có hi vọng siêu việt 70 hải ngoại thị trường đồng bộ phát hành.

[ Twilight: New Moon ] bên này cơ bản không bao nhiêu lớn vấn đề, Matthew tại kịch tổ đợi hai ngày, riêng thông tri Bella - Anderson, nếu này bộ phim như cũ box office đại bán, cùng Disney ở giữa phát hành hiệp ước liền muốn hảo hảo nói chuyện .

Không nói khác, hoa hồng phát hành khẳng định muốn áp đảo trong giới thấp nhất tỉ lệ.

Phát hành công ty bị vây ở chuỗi sản nghiệp tuyệt đối thượng du, bất quá giống [ Twilight ] như vậy đại bán series tục tập, đặc biệt là liên tục hai bộ phim đại bán sau, phát hành nhà dưới căn bản không phải vấn đề.

Thực ra Warner Bros, Paramount ảnh nghiệp cùng hai mươi thế kỷ Fox sau lưng đều liên hệ qua hắn, hi vọng có thể lấy đến này series mặt sau mấy bộ phát hành quyền.

Này mấy đều có thể trở thành đàm phán khi tiền vốn.

Đương nhiên, Matthew thủ tuyển như cũ là Disney, Disney ảnh nghiệp tại vận tác thanh thiếu niên loại hình tác phẩm bên trên, xác thật có chỗ độc đáo.

[ Twilight ] có thể nói vi Bắc Mĩ điện ảnh thị trường mở ra thanh thiếu niên điện ảnh bán chạy đại môn, Matthew lấy đến tay [ Hunger Games ] cũng tại khẩn cấp lên kế hoạch.

Trước mắt, này hạng mục lúc đầu lên kế hoạch tiếp cận vĩ thanh, kịch bản đã cầm ra sơ thảo, nhưng kịch bản chân chính sửa bản thảo, còn muốn trải qua nhiều lần sửa chữa cùng điều chỉnh.

Lại chính là diễn viên , Patty Jenkins đối với diễn viên yêu cầu có chút cao, đặc biệt là nữ chính Katniss.

Về vấn đề này, nàng chuyên môn cùng Matthew tiến hành thảo luận, đối với Katniss nhân vật này đến nói, vừa phải có thể biểu hiện ra tiểu thuyết trung đối với này nhân vật miêu tả, lại muốn là mười mấy tuổi tuổi, như vậy diễn viên, cơ hồ là không thể tìm kiếm .

Từ trước mắt tình huống đến xem, không ai có thể mười mấy tuổi liền tại biểu diễn trình độ, bề ngoài đặc điểm cùng box office kêu gọi lực thượng đạt tới yêu cầu.

Trải qua nhiều lần thảo luận sau, Matthew cùng Patty Jenkins đạt thành một chung nhận thức, thích hợp điều cao Katniss ở trong điện ảnh tuổi đoạn, nhân vật này không lại là một người tuổi còn trẻ nữ hài, mà là một người tuổi còn trẻ nữ nhân.

Cứ như vậy, lựa chọn mặt cũng liền lớn.

Nhưng Patty Jenkins đối với nữ chủ diễn yêu cầu như cũ rất cao, tương lai có thể đóng vai Katniss diễn viên tất yếu trầm tĩnh tự nhiên, còn muốn có sức bật.

Nghe qua này mấy, Matthew nghĩ tới hai khả năng thích hợp nhân tuyển, một là nguyên bản sữa bò nữ, một cái khác thì là Gal - Gadot.

Nguyên bản sữa bò nữ bán nhân thiết phi thường thành công, đi được cũng là thân dân lộ tuyến, có thể nói là thanh thiếu niên chính mình nhân.

Gal - Gadot thân cao chân dài, quân nhân lý lịch cũng là khó được ưu thế, ngoại hình điều kiện so sữa bò nữ xuất sắc nhiều lắm, đặc biệt là một đôi chân dài, phỏng chừng có thể khiến rất nhiều người vì này mê muội.

Nhưng nàng tuổi có chút lớn, đây là không thể không suy xét vấn đề.

So sánh dưới, sữa bò nữ tuổi là một ưu thế lớn, hơn nữa nàng tương lai vài năm phát triển thuận lợi mà nói, đối toàn bộ series kêu gọi lực đều có ưu việt.

Matthew suy xét một phen sau, tính đợi tương lai thử vai thời điểm, cấp sữa bò nữ cùng Gal - Gadot các phát một phần thử vai mời.

Đúng, còn có Lily - Collins, nàng điều kiện cũng còn có thể, chính là diện mạo thiên ngọt một ít.

Đến lúc đó xem xem phần mình thử vai hiệu quả lại làm quyết định cũng không chậm.

Xử lý hoàn [ Insidious ],[ Twilight: New Moon ] cùng [ Hunger Games ] này ba kịch tổ sự vụ, Matthew tinh lực chuyển tới [ Fast and Furious 4] này bộ phim tuyên truyền mở rộng mặt trên.

So với hắn, kịch tổ mặt khác chủ yếu diễn viên đã tại Bắc Mĩ cùng hải ngoại địa khu chạy rất nhiều thông cáo.

Phim hôm nay cự ly công chiếu chỉ còn không đến hai mươi ngày, Matthew cũng muốn nhanh cuối cùng thời gian, ra sức phất cờ hò reo, hấp dẫn càng nhiều người chú ý.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 747: Cùng Châu Phi Nạn Dân Cùng Tại

Mùng một tháng năm phổ thông thứ bảy buổi sáng, Los Angeles Barthelien hội triển trung tâm tiền tụ tập một số đông người, hai điều bất đồng thông đạo phía trước, hàng loạt phổ thông Los Angeles thị dân cùng truyền thông phóng viên đang tại chờ đợi vào sân, chung quanh còn có rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ, hoặc kéo lên tranh treo dọc, hoặc là giơ lên áp phích, tựa hồ tại hưởng ứng tổ chức trận này hoạt động.

Barthelien hội triển trung tâm cách đó không xa, nhất bang X-Men phấn ti cũng tại làm hoạt động, nhưng thanh thế so với bên này kém quá xa , chẳng sợ [ Wolverine ] này cuối tuần vừa phát hành.

ABC đài truyền hình phóng viên Robert - Barnes đứng ở truyền thông phóng viên đội ngũ trong, nhìn chung quanh, bởi xếp hàng phóng viên nhân số tương đối nhiều, dẫn đến vào sân tốc độ quá chậm, hắn thường thường liền giơ lên máy ảnh quay chụp một phen.

Phụ cận phổ thông thị dân đội ngũ, hội triển trung tâm phía trên cự đại áp phích, thậm chí là đồng hành đội ngũ, đều là hắn màn ảnh bắt giữ đối tượng.

Cách đó không xa, một chiếc ABC đài truyền hình giải trí kênh trực tiếp xe còn tại đem live hình ảnh truyền tống đến ngàn nhà vạn hộ trong.

Robert - Barnes rất rõ ràng,ABC đài truyền hình tại tổng công ty Disney yêu cầu dưới, gần nhất có một chiếc tiếp sóng xe hai mươi bốn giờ cùng vỗ Matthew - Horner.

Trong tay hắn máy ảnh màn ảnh từ tụ tập trong đám người đảo qua, kia vài duy trì phụ nữ cùng nhi đồng quảng cáo hết sức dễ khiến người khác chú ý, cũng để người vừa thấy liền biết đang tại cử hành là một hồi công ích loại hình hoạt động.

Vỗ một hồi, Robert - Barnes rốt cuộc theo đội ngũ tiếp cận Barthelien hội triển trong lòng lối vào, ngẩng đầu nhìn trên mắt phương cự đại áp phích.

“Chúng ta cùng Phi Châu nạn dân cùng tại trên một quả địa cầu.”

Hắn cầm lấy máy ảnh, lại chụp xuống này tấm áp phích.

Theo sau, Robert - Barnes theo truyền thông phóng viên đội ngũ tiến vào hội triển trung tâm, sau đó tại một danh công tác nhân viên dẫn dắt dưới, đi tới một đại triển khu, nơi này triển thả rất nhiều ảnh chụp, trên ảnh chụp không có ngoại lệ đều là da đen lão nhân, nhi đồng cùng phụ nữ, bọn họ một đám gầy trơ cả xương, tất cả đều là dinh dưỡng bất lương bộ dáng.

Thoạt nhìn thật thật đáng thương.

Phòng triển lãm màn hình lớn lúc này sáng, một bóng người xuất hiện ở màn hình bên trên, Robert - Barnes chỉ nhìn một cái, liền nhận ra đây là đại danh đỉnh đỉnh Matthew - Horner, cũng chính là trận này từ thiện công ích bày ra chủ sự nhân.

Hắn đương nhiên biết trận này hoạt động là do Matthew - Horner từ thiện quỹ hội hòa Matthew - Horner phụ nữ cùng nhi đồng ngân sách hội, cùng với Liên Hiệp Quốc nạn dân thự liên hợp tổ chức .

Có Liên Hiệp Quốc nạn dân thự tham dự, trận này hoạt động thiên nhiên liền cụ bị cao bức cách.

“Đương kim xã hội, kinh tế phát triển càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều địa phương giàu lên, dân chúng qua lên ngày lành. Nhưng mà tại có một chút địa khu, nhận đến chiến tranh cùng tự nhiên tai nạn xâm nhập, rất nhiều người như cũ qua được phi thường gian khổ, phía dưới, chúng ta cùng nhau đến xem Phi Châu nạn dân doanh bên trong nhân vật.”

Nghe Matthew - Horner tại trên màn hình lớn giới thiệu, Robert - Barnes dừng lại cước bộ, tập trung tinh thần nhìn về phía trên màn hình lớn truyền phát hình ảnh.

Liên tục có hắc nhân thân ảnh từ trên hình ảnh lóe qua, trong đó còn đi theo Matthew - Horner lời thuyết minh.

“Bởi đồ ăn khuyết thiếu, mỗi ngày cũng không có đầy đủ đồ ăn nơi phát ra, rất nhiều hài tử thường niên sinh sống ở đói khát bên trong, đây là một đám hài tử phân ăn một điểm đồ ăn.”

Robert - Barnes không tự giác trừng lớn ánh mắt, kia vài hắc nhân tiểu hài tử trung gian bẩn hề hề, mờ mịt lại một đống một đống gì đó là đồ ăn? Còn có so này càng ghê tởm đồ ăn sao? Thật là rất bi thảm .

Trên đồ ăn tràn đầy tro bụi cùng dơ bẩn, nhưng là đám kia hắc nhân tiểu hài tử ăn được phi thường thong dong, phảng phất tại chia sẻ khó được mỹ vị như vậy.

Nhìn thấy nơi này, Robert - Barnes trong lòng có địa phương nhận đến xúc động, hắn là một phụ thân, cũng có hai hài tử, nếu nhà mình hài tử qua là loại này sinh hoạt, nên làm cái gì bây giờ mới tốt?

Trên màn hình lớn hình ảnh lóe qua, một người da đen mẫu thân ngồi ở tràn đầy bùn lầy dưới đất cho ăn sữa, bên cạnh còn có một bốn năm tuổi hài tử, đói oa oa thẳng khóc.

Matthew - Horner lời thuyết minh lại vang lên,“Một vị mẫu thân tại cho ăn sữa, không có đồ ăn bỏ thêm vào khiến nàng sữa thiếu thốn, nhưng mà hài tử đói nhất quyết không tha, bên cạnh hơi lớn điểm hài tử cũng đã rất lâu không có nếm qua đồ ăn ......”

Robert - Barnes trực giác được xót xa, ánh mắt từ chung quanh nhân trên mặt thổi qua, tuyệt đại đa số người đều đầy mặt ngưng trọng, rất nhiều chừng mười tuổi hài tử còn giật mình há to miệng, tựa hồ không thể tin được trên thế giới còn có như vậy khủng bố sự tình đang tại phát sinh.

Nhưng trên màn hình lớn hình ảnh không có như vậy đình chỉ, một đám gầy xương sườn rõ ràng có thể thấy được, chỉ có thể dùng xương bọc da đến hình dung nam hài, xếp hàng thật dài đội ngũ xuất hiện .

“Đây là một đám xếp hàng đợi lấy đồ ăn nạn dân nhi đồng, cứ việc cuối cùng được đến chỉ là như muối bỏ biển, nhưng là bọn họ cũng muốn dựa vào điểm này cứu tế nuôi sống. Đối với này những nạn dân nhiều một ít quan tâm, mỗi người đều có sinh hoạt càng tốt quyền lợi.”

Truyền phát đến nơi đây, trên màn hình lớn video bắt đầu tuần hoàn, Robert - Barnes không lại xem màn hình lớn, mà là vòng quanh phòng triển lãm nhìn kia vài ảnh chụp, từng trương ảnh chụp xúc mục kinh tâm, sinh hoạt tại Los Angeles loại này thành thị, thật không thể tưởng tượng chỗ đó nhân nên như sinh hoạt.

Xác thực điểm đến nói, là như thế nào sống sót.

Robert - Barnes giơ lên máy ảnh, không ngừng chụp ảnh, này mấy hẳn là khiến càng nhiều người nhìn thấy a.

Người chung quanh nghị luận phân phân, cứ việc không thiếu chỉ trích thanh âm, nhưng mà tuyệt đại đa số người đều đứng ở đồng tình lập trường.

Tại đây triển thính chuyển hai vòng, Robert - Barnes tiếp đi kế tiếp phòng triển lãm, này phòng triển lãm bố trí cùng tiền một cùng loại, bất quá nhiều rất nhiều rõ ràng là phi chuyên nghiệp nhân sĩ quay chụp ảnh chụp ảnh chụp tường, trong đó tất cả đều là Phi Châu nhi đồng.

Mặt khác, phòng triển lãm trong đồng dạng có một màn hình lớn, bất quá trên màn hình lớn xuất hiện nhân không lại là Matthew - Horner, mà là Paul - Walker, hắn giới thiệu một ít Phi Châu nhi đồng sinh tồn trạng huống sau, đồng dạng lấy lời thuyết minh tình thế, thuyết minh một đoạn video.

Này đoạn video xuất hiện nhân vật đầu tiên, một gầy trơ cả xương hắc nhân nhi đồng, khiến cho hiện trường mọi người theo bản năng che miệng lại, có dày đặc sợ hãi chứng nhân, không lại dám nhìn.

Robert - Barnes nghe Paul - Walker lời bộc bạch, chỉ cảm thấy bi thống.

“Một tiểu nam hài như thế nào như vậy gầy? Gầy được có thể trực tiếp rõ ràng đếm ra xương sườn. Tiểu nam hài trên người như thế nào bò đầy con muỗi cùng ruồi bọ? Chính hắn như thế nào liền không xua đuổi một chút này mấy côn trùng? Là vì đói khát đã khiến hắn không có khí lực đến phất tay xua đuổi này mấy côn trùng, vẫn là bởi vì hắn đã thói quen trên người bò đầy côn trùng? Vẫn là bởi vì hắn đánh mất xua đuổi này mấy côn trùng nguyện vọng? Có lẽ, này mấy chính là ngày ngày làm bạn hắn vượt qua không có thiên chân cùng làm nũng thơ ấu đồng bọn. Hắn đã thói quen chúng nó tồn tại.”

Trong video hình ảnh để người cả người phát run, để người chịu không được hoài nghi, cái kia gầy trơ cả xương tiểu nam hài hay không sẽ bị côn trùng thôn phệ.

Robert - Barnes cơ hồ là run rẩy rời đi này phòng triển lãm, tiến vào kế tiếp phòng triển lãm .

Hắn không có đi qua Phi Châu, từ tin tức báo danh cùng chạy Phi Châu đồng sự trong miệng, nghe nói qua Phi Châu một ít tình huống, nhưng kia chút so với hôm nay nhìn thấy , dứt khoát giống như là Thiên Đường.

Nếu trên thế giới này thực sự có Địa Ngục, những người này liền sinh hoạt tại Địa Ngục bên trong.

Bọn họ theo lý phải nhận đến càng nhiều giúp ! theo lý phải so hiện tại sống được càng tốt !

Ôm ý nghĩ này, Robert - Barnes đứng ở tân một phòng triển lãm bên trong, sau đó một đám phòng triển lãm nhìn qua.

Rất nhanh, hắn liền phát hiện một sự kiện, từng cái phòng triển lãm trên màn hình lớn người đều bất đồng, có Matthew - Horner, Paul - Walker cùng Jordana - Brewster đẳng Hollywood ngôi sao, còn có Gal - Gadot, Daniel - ngô cùng với Justin Lin đẳng tương đối xa lạ nhân.

Này chẳng phải chính là [ Fast and Furious 4] chủ sáng đội hình sao?

Không chỉ là hắn có loại suy nghĩ này, người chung quanh đều tại nghị luận chuyện này, đại bộ phận người đều nhận ra này mấy là [ Fast and Furious 4] diễn viên.

Làm một phóng viên, Robert - Barnes nhanh chóng ý thức được,[ Fast and Furious 4] này bộ phim, cũng tại lợi dụng cơ hội này làm tuyên truyền marketing.

Nhưng hắn khó có thể sinh ra phản cảm đến, bởi vì này hoạt động từ đầu tới đuôi, không có một địa phương đề cập [ Fast and Furious 4], lại cố tình có thể để người liên tưởng đến này bộ phim.

Lại nói, nhắc tới [ Fast and Furious 4] cũng là nên làm, trên thế giới này vô điều kiện làm hảo sự, thường thường kiên trì không được vài ngày, có điều kiện làm hảo sự mới có thể càng thêm lâu dài cùng kéo dài.

Matthew - Horner đều phải đem [ Fast and Furious 4] sở hữu lợi nhuận quyên tặng đi ra, còn không cho phép nhân nhắc tới điện ảnh danh tự?

Thế giới này nơi nào có nhiều như vậy Thánh Nhân.

Đi đến phòng triển lãm xuất khẩu phụ cận, Robert - Barnes thấy được cự đại thùng quyên góp, bất quá không ai cưỡng chế quyên tặng, nguyện ý quyên tặng nhân tùy tiện quyên, không muốn quyên tặng nhân tùy thời rời đi chính là.

Hơn nữa công tác nhân viên còn lưu lại quyên tặng nhân điện thoại hoặc là mặt khác liên hệ phương thức, tỏ vẻ sẽ đem quyên tiền đi hướng đúng lúc thông báo cho bọn họ.

Nhận đến phòng triển lãm bên trong ảnh chụp cùng video xúc động, quyên tiền nhân rất nhiều, tám chỗ quyên tặng đều xếp lên hàng dài, Robert - Barnes cũng xếp đến trong đội ngũ, lưu lại năm trăm dollar, lúc này mới ly khai phòng triển lãm.

“Amanda......”

Barthelien hội triển trung tâm tầng hai, Matthew xuyên thấu qua thủy tinh cửa sổ, nhìn chỗ cửa ra dòng người, nói,“Này bút tiền hoàn toàn dựa theo pháp luật quy định tiến hành quyên tặng, sở hữu thao tác đều phải phù hợp quy phạm.”

Amanda một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve kim sắc tóc ngắn, nói,“Ta biết, ngươi yên tâm hảo.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, loại này đại quy mô tạo thế, còn có chứa tuyên truyền marketing tính chất công ích hoạt động, khoản khẳng định muốn rõ ràng.

Đây là hắn cùng Amanda tỉ mỉ kế hoạch một hồi [ Fast and Furious 4] cùng hắn bản nhân hình tượng tuyên truyền mở rộng hoạt động, trận này hoạt động mục đích muốn nhắc nhở công chúng, ngươi đi xem [ Fast and Furious 4] , ngươi tại giúp chịu khổ chịu khó Phi Châu nhân dân, ngươi tại giúp phụ nữ cùng nhi đồng, ngươi có vĩ đại chủ nghĩa quốc tế tinh thần, ngươi không phải chủ nghĩa chủng tộc phần tử, ngươi là duy trì chủng tộc bình quyền người tốt, thỉnh vì ngươi chính mình vỗ tay......

Rất nhiều thời điểm, một ít vi diệu tâm lý, có thể trực tiếp ảnh hưởng nhân xem ảnh lựa chọn.

Liền tại Matthew cùng Amanda tiếp tục vận tác trận này “Chúng ta cùng Phi Châu nạn dân cùng tại trên một quả địa cầu” từ thiện hoạt động thời điểm, Los Angeles một đống rất phổ thông khu chung cư trung, một tại Los Angeles nơi nơi có thể thấy được Latin duệ nam nhân, gõ cửa vào một gian phòng bên trong.

“Thế nào?” Trong phòng một người đầu trọc hỏi,“Xác định sao?”

Cái kia tướng mạo phổ thông Latin duệ nam nhân nói nói,“Chúng ta đoán không sai, cái kia bảo tiêu nghỉ ngơi .”

Đầu trọc sờ sờ đầu,“Chúng ta đợi thời gian dài như vậy, rốt cuộc đợi đến cơ hội .”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 748: Cơ Hội Xuất Thủ

Bởi [ Fast and Furious 4] tiến vào cuối cùng trước công chiếu tuyên truyền tiến lên giai đoạn, làm phim nhà đầu tư cùng nam chính chi nhất, Matthew cũng trở nên cao điệu lên, mỗi ngày đều sẽ tại nhiều trên truyền thông lộ diện, một tiếp một phỏng vấn càng là ứng phó không nổi, tuy rằng không có rời đi Los Angeles đi ngoại địa, nhưng có Burbank này truyền thông chi đô tại, về hắn tin tức dễ dàng liền có thể truyền khắp toàn mĩ thậm chí toàn cầu các nơi.

Trong lúc nhất thời, Matthew trở nên phi thường bận rộn, thường xuyên tại tỷ như đài truyền hình, tạp chí xã hoặc là nổi tiếng khách sạn tin tức thính linh tinh địa phương lộ diện.

Không thể tránh khỏi, hắn phía sau bao giờ cũng là cùng mười mấy tên phóng viên cùng cẩu tử.

Bình thường, liền có mười mấy hai mươi danh phóng viên bao giờ cũng là đi theo Matthew phía sau, bởi vì tổng có thể chụp đến độc giả cùng người xem hoan nghênh đường viền hoa chuyện xấu.

Hiện tại tiến vào điện ảnh tuyên truyền kỳ, đi theo phía sau hắn phóng viên càng nhiều .

Vì tuyên truyền cần, Disney kì hạ ABC đài truyền hình giải trí kênh, thậm chí phái một chiếc loại nhỏ TV tiếp sóng xe, trực tiếp đi theo Matthew mặt sau, chỉ cần có cần, mới nhất giải trí tin tức sẽ có Matthew thân ảnh.

Ai đều biết, chỉ cần năm nay này hai bộ phim box office thành công, Matthew chính là ổn thỏa thỏa siêu cấp cự tinh.

Hơn nữa không phải giống Johnny - Depp như vậy [ Cướp biển vùng Caribbean ] series cự tinh, mà là giống như Tom - Hanks, Tom - Cruise cùng Harrison - Ford như vậy siêu cấp cự tinh.

Phóng nhãn toàn bộ Hollywood, hôm nay có thể với đến siêu cấp cự tinh cửa , cũng chỉ có Matthew cùng Leonardo - DiCaprio mà thôi.

Người sau thương nghiệp kêu gọi lực lại hơi hiển không đủ,[ tàu Titanic ] sau, cũng khuyết thiếu box office đại bạo kháng cường lực làm.

Cũng chỉ có Matthew mới biết được, Leonardo - DiCaprio tưởng trở thành siêu cấp cự tinh, chỉ sợ muốn nhiều ráng vài năm , chung quy [ Inception ] nam chính đổi thành hắn.

“Matthew, nghe nói ngươi tại London chính mắt thấy Emma - Roberts cùng Anne - Hathaway đánh nhau, có thể nói một chút lúc ấy cụ thể tình huống sao?”

Tham gia hoàn NBC đài truyền hình một tiết mục thu âm, vừa đi ra studio, rất nhiều phóng viên vọt tới hắn phụ cận, không ngừng hỏi.

“Nghe nói ngươi tại cùng Emma - Watson kết giao, đây là thật sao?”

“Ngươi cùng Emma - Watson có phải hay không một đêm tình?”

Cứ việc vấn đề rất nhiều, Matthew lại không có trả lời hứng thú, tại một danh bảo tiêu cùng đi dưới, lên màu đen Benz thương vụ ô tô.

Braun - Williams tạm thời nghỉ ngơi, thay thế hắn bảo tiêu John lên phó điều khiển, một khác danh bảo tiêu phụ trách lái xe.

Tại Los Angeles bất đồng với Phi Châu cùng London, Matthew từ liên bang điều tra cục giải trừ cảnh báo sau không lâu, tại Bắc Mĩ trên cơ bản liền khôi phục hai danh bảo tiêu trạng thái bình thường.

“Đi Burbank.” Matthew trực tiếp đối tài xế nói,“Đi Thiên Sứ trù tính công ty.”

Hôm trước Helen - Hermann tìm hắn thương nghị Thái Bình Dương bờ bên kia hành nhật trình, bất quá vẫn ở chạy [ Fast and Furious 4] thông cáo, thẳng đến hôm nay mới tìm ra thời gian.

Trong khoảng thời gian này thật sự là rất bận , không nói kia vài trung tiểu truyền thông , chỉ riêng tứ đại TV võng tiết mục cùng tam đại báo nghiệp phỏng vấn, đều kề bên chạy một lần.

Benz thương vụ xe rẽ lên đường chính, Matthew quay đầu nhìn thoáng qua, mặt sau theo tới hàng loạt ô tô cùng xe máy, gần nhất đây đều là vẻ bình thường , hắn đi đến nơi nào, các phóng viên liền theo tới nơi nào, cho dù là phản hồi Horner trang viên, những người này cũng muốn canh giữ ở cửa.

Càng thêm khoa trương là,ABC đài truyền hình giải trí kênh kia chiếc tiếp sóng xe, thay đổi người không đổi xe, hai mươi bốn giờ không ngừng cùng hắn, đã duy trì liên tục mau một tuần .

Disney phương diện tại [ Fast and Furious 4] tuyên truyền marketing mở rộng mặt trên, đầu nhập thật sự rất đại.

Bọn họ thượng một bộ cùng Matthew hợp tác phim là [ Twilight ], lợi nhuận ròng vượt qua 3000 vạn dollar, có ích lợi tự nhiên liền có động lực.

Matthew rất rõ ràng, tại khả năng kếch xù lợi nhuận trước mặt, Disney phương diện tương đương tích cực.

Đừng nói là Bắc Mĩ tuyên truyền mở rộng, cho dù là hải ngoại địa khu tuyên truyền, Walt Disney đều đầu nhập vào đại lượng tài nguyên, đối mặt hắn như vậy box office hồng tinh đưa ra một ít thoạt nhìn rất không hợp lý yêu cầu, Walt Disney đều tại tận lực đi làm.

Tỷ như [ Fast and Furious 4] tại Thái Bình Dương bờ bên kia liền gặp một ít phiền toái.

Tuy rằng đại kéo bên kia cơ bản không có vận dụng trong tay kéo,[ Fast and Furious 4] rất nhẹ nhàng liền qua thẩm, nhưng tại tiến cử phương Trung Ảnh tập đoàn bên kia, lại xuất hiện một ít ngoài ý muốn trạng huống.

Giới hạn trong chính sách nguyên nhân, Thái Bình Dương bờ bên kia phát hành tiến cử phim, đặc biệt Hollywood chia phiến, trước lúc công chiếu một tháng mới có thể tiến hành tuyên truyền mở rộng, mà Trung Ảnh tập đoàn tại mở rộng sơ kỳ, lấy nhất quán phong cách, cấp [ Fast and Furious 4] khởi hoàn toàn mới trung văn danh tự --[ đua xe phong vân ].

Tin tức truyền đến bên này, Matthew ngược lại là không cảm giác kỳ quái, chung quy một bộ phim phiên dịch khi muốn phù hợp địa phương thị trường thực tế mở rộng cần, tỷ như Pixar phòng công tác hoạt hình, mặc kệ tiếng Anh danh là cái gì ý tứ, đến trung ảnh trong tay tất cả đều là nhất thủy tổng động viên.

Còn có, mơ hồ kí Neeson đại thúc sau này phim hành động, trung văn danh đều là một phiếu “Cứu viện” Linh tinh .

Thực ra [ đua xe phong vân ] tên này cũng không tệ lắm, tối thiểu có lợi cho tại Thái Bình Dương bờ bên kia tuyên truyền mở rộng.

Nhưng Matthew được đến tin tức, chuyên môn cho Disney ảnh nghiệp cùng Buena Vista International người phụ trách gọi điện thoại, yêu cầu đối phương lập tức cùng Trung Ảnh tập đoàn tiến hành câu thông, liền dùng phim tiếng Anh dịch thẳng [ Fast and Furious ] làm tên phim.

Dùng từng Thái Bình Dương bờ bên kia lưu hành lời đến nói, hắn đây là tại thành lập một siêu cấp “IP”, càng nhiều muốn nhãn ở tương lai.

Hôm nay Thái Bình Dương bờ bên kia thị trường dung lượng hữu hạn, box office chia vỏn vẹn chỉ có 13%, quanh thân thu nhập có thể xem nhẹ bất kể, này trong đó còn có Buena Vista International phát hành phí dụng, cuối cùng có thể đến số 13 phòng công tác trong tay phi thường hữu hạn.

Matthew sở dĩ kiên trì đem này bộ phim đẩy vào Thái Bình Dương bờ bên kia, đương nhiên là vì tương lai ích lợi.

Này bộ [ Fast and Furious 4] càng nhiều là mở ra thị trường, từng bước hấp dẫn hơn nữa tạo ra series thụ chúng quần thể.

Từng làm Thái Bình Dương bờ bên kia phổ thông điện ảnh người xem một thành viên, Matthew tự nhận là vẫn là tương đối lý giải bên kia đại bộ phận người xem thích nhất cái dạng gì Hollywood điện ảnh.

Không phải Oscar tốt nhất phim, cũng không phải Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh, lại càng không là cao khái niệm khoa học viễn tưởng điện ảnh, vừa vặn là loại này thông tục dễ hiểu, trường hợp siêu cấp hỏa bạo động tác phim.

Cho nên,[ đua xe phong vân ] này thoạt nhìn không sai danh tự trực tiếp phủ quyết, từ giờ trở đi,[ Fast and Furious 4] liền muốn khiêng lên tại Thái Bình Dương bờ bên kia tạo ra “Siêu cấp IP” trọng trách.

May mà [ Fast and Furious 4] là một bộ phận trướng phiến, Hollywood phát hành phương yêu cầu cải danh, bên kia đơn giản hỏi thăm sau, cũng không có kiên trì [ đua xe phong vân ] danh tự.

Phim sẽ lấy [ Fast and Furious 4] danh tự tại Thái Bình Dương bờ bên kia phát hành, vì có thể chân chính mở ra thị trường, vi tạo ra “Siêu cấp IP” Sáng tạo tốt cơ sở, Matthew cuối tuần sẽ cùng vài vị chủ yếu diễn viên lao tới Thái Bình Dương bờ bên kia, cử hành phim toàn cầu lần đầu thức.

Nếu hết thảy thuận lợi mà nói, Matthew cảm giác từ [ Fast and Furious 6] hoặc là [ Fast and Furious 7] bắt đầu, này series sẽ ở Thái Bình Dương bờ bên kia có dày hồi báo.

Tương lai sẽ không lại có [ Fast and Furious 7] khi tốt như vậy tuyên truyền tạo thế điều kiện, so với từng càng cần dùng điện ảnh nói chuyện, hiện tại đánh xuống cơ sở càng vững chắc, có thể hấp dẫn đến người càng nhiều, tương lai mới có thể mong muốn.

Mặc kệ nói như thế nào, Matthew cho rằng niên đại này Hollywood, không ai so với hắn càng hiểu được bờ bên kia phổ thông điện ảnh người xem yêu thích.

Đây chính là ưu thế sở tại.

Benz thương vụ xe hơi chạy vào nam Buena Vista đường cái, từ Walt Disney tổng bộ tiền trải qua, xuyên qua cao lầu Lâm lập khu vực, đến một mảnh do thấp bé Tiểu Lâu tạo thành thương vụ khu.

Nơi này là rất nhiều như là Thiên Sứ trù tính công ty linh tinh giải trí công ty làm công địa điểm.

Mặt sau kia đôi phóng viên cẩu tử theo tới nơi này, cơ bản đều biết Matthew đây là muốn đi trù tính công ty, bất quá không có buông tay cùng chụp tính toán, độc giả cùng người xem cần, là bọn họ công tác tuyển hạng.

Không ai chú ý tới, Benz thương vụ ô tô chạy qua một chữ "T" giao lộ thời điểm, một chiếc Dodge cơ nhục xe chuyển tới nam Buena Vista trên đường cái, lẩn vào cẩu tử phóng viên dòng xe cộ trong.

Không mấy người chú ý tới này chiếc xe, cho dù là nhìn thấy phóng viên cùng cẩu tử, cũng tưởng đồng hành.

Gần nhất mấy ngày này, có quá nhiều nhân tượng bọn họ như vậy, thời gian dài đi theo vị kia Hollywood ngôi sao mặt sau, bởi vì Mĩ quốc công chúng thích xem về hắn tin tức.

Liền tại nói kì cơ nhục xe chuyển vào dòng xe cộ sau, lại một chiếc Ford theo sát cũng chuyển tới nam Buena Vista trên đường cái.

“Đợi hai ngày !”

Kia chiếc Ford xe hơi trên ghế phó, một người đầu trọc sờ đầu, nói thầm,“Rốt cuộc đợi đến hắn !”

Hắn đối ngồi tại trên chỗ điều khiển Latin duệ nam nhân nói nói,“Cùng phía trước kia chiếc xe bảo trì điểm cự ly, xem Rodriguez có thể hay không tìm đến cơ hội đụng lên đi.”

Latin duệ nam nhân trên mặt tất cả đều là tàn nhẫn, “Vâng, lão đại !”

Đầu trọc nhẹ nhàng sờ điều khiển vị bên cạnh cải trang súng máy bán tự động,“Tên khốn kiếp này hủy của ta sinh ý, ta muốn mạng của hắn !”

Lúc trước tại Tijuana, hắn hao phí đại lượng vật lực tài lực, lại dùng hơn một năm thời gian, mới đào thông một điều xỏ xuyên qua biên cảnh tuyến địa đạo, kết quả lần đầu tiên sử dụng, thủ hạ nhân liền gặp Matthew - Horner, sau đó chẳng những nói bị hủy, liên quan hắn thế lực đều bị FBI cùng Mexico cảnh sát phá hủy .

Dùng cuối cùng tiền tài lẻn vào đến Mĩ quốc, bên cạnh vỏn vẹn còn thừa tin cậy nhất hai tiểu đệ, nhưng hắn luôn luôn liền không hết hi vọng qua, cái kia khiến hắn từ Thiên Đường đến Địa Ngục nhân, tất yếu phải trả giá đại giới.

Hưởng qua tiêu tiền như lưu thủy tư vị, lại qua này chạy nạn bàn sinh hoạt, còn không bằng chết.

Bất quá, cho dù chết cũng muốn kéo một đệm lưng !

Thực ra mấy tháng trước hắn liền đến Los Angeles, sau đó bi đát phát hiện đối phương ra ngoại cảnh , ngẫu nhiên trở về, bên cạnh cũng có dị thường cảnh giác bảo tiêu.

Xuất thủ cơ hội chỉ có một lần, cho nên hắn nhẫn đến hiện tại.

Màu đen Benz xe hơi tiếp cận Thiên Sứ trù tính công ty, dừng ở công ty phía trước trên bãi đỗ xe, Matthew vừa mở cửa xe, còn chưa xuống xe, trên phó điều khiển xuống dưới bảo tiêu John đột nhiên sắc mặt đại biến.

“Cẩn thận !” Hắn lớn tiếng nhắc nhở Matthew.

Matthew quay đầu nhìn lại, một chiếc Dodge cơ nhục xe từ ở bên cạnh lao ra, hướng tới hắn Benz thương vụ ô tô đánh tới.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 749: Cấp Tốc

Trường kỳ cùng vỗ Matthew, kia vài phóng viên cùng cẩu tử sớm đã có ăn ý, nhìn thấy Matthew cưỡi Benz thương vụ ô tô đi đến Thiên Sứ trù tính công ty phía trước tiểu bãi đỗ xe, cũng một đám lái xe dừng ở phụ cận, có chút cùng Thiên Sứ trù tính công ty quan hệ chặt chẽ truyền thông phóng viên, tỷ như TMZ hai danh cẩu tử cùng Disney kì hạ giải trí phóng viên, cùng với ABC đài truyền hình giải trí kênh tiếp sóng xe, đều trực tiếp tiến vào tiểu bãi đỗ xe khu vực biên giới.

Này mấy chiếc xe mặt trên đều có phần mình truyền thông dấu hiệu, Thiên Sứ trù tính công ty nhân viên bảo vệ sẽ không xua đuổi bọn họ.

Tiểu bãi đỗ xe thuộc về Thiên Sứ trù tính công ty sở hữu, đương nhiên không phải sở hữu phóng viên cẩu tử đều có thể có như vậy hảo đãi ngộ, đại bộ phận đi theo Benz thương vụ xe mặt sau chiếc xe, đến hơi chút sớm , xe phân phân dừng ở xe Benz phía sau ven đường, trên xe nhân nhanh chóng xuống dưới, cầm ra trong tay máy ảnh cùng máy quay phim, nhắm ngay xe Benz bên kia, tựa như quá khứ một tuần này nhiều như vậy, chuẩn bị bắt đầu thông lệ quay chụp.

Kia vài đến hơi muộn một chút , nhìn ven đường đình mãn chiếc xe, đành phải tiếp tục đi về phía trước, chạy qua thiên sứ trù tính công ty chỗ ở, ở phía trước tìm địa phương đình hảo xe, đồng dạng cũng xuống xe quay chụp.

Liền tại đại bộ phận phóng viên cẩu tử trong tay máy ảnh cùng máy quay phim màn ảnh vừa nhắm ngay Benz thương vụ ô tô bên kia khi, một chiếc lão cũ Dodge cơ nhục xe giống như mãnh thú như vậy gào thét mà qua, xông vào cái kia không lớn bãi đỗ xe bên trong, hướng tới Matthew cưỡi Benz thương vụ ô tô đánh tới.

“Thượng Đế a !”

Một danh nữ phóng viên không tự giác phát ra kinh hô.

Rải rác tại Thiên Sứ trù tính công ty hai bên trái phải phần đông phóng viên cẩu tử tất cả đều giật mình mở to hai mắt nhìn, tất cả mọi người rất rõ ràng, lấy kia chiếc Dodge cơ nhục xe tốc độ đụng lên đi, khẳng định có người muốn thụ thương.

Cái kia thụ thương nhân hay không sẽ là Matthew - Horner đâu?

Đây là một hồi có ý định mưu sát sao? Lóe qua ý nghĩ này các phóng viên, giật mình nhanh chóng biến thành hưng phấn, Matthew - Horner chết sống quản bọn họ chuyện gì a ! bọn họ muốn là tin tức, có thể bán ra giá cao tiền oanh động tính tin tức !

Như vậy tin tức không phải đang tại phát sinh sao?

Xuất phát từ chức nghiệp bản năng, phóng viên các cẩu tử mặc kệ hưng phấn cũng tốt, giật mình cũng thế, trong tay máy ảnh cùng máy quay phim màn ảnh tất cả đều nhắm ngay bên kia, chuẩn xác không có lầm quay chụp tiếp theo phúc hình ảnh.

Nghe được bảo tiêu John nhắc nhở thanh, thấy đụng qua đến Dodge cơ nhục xe, Matthew không hề nghĩ ngợi, bằng nhanh nhất tốc độ từ cửa xe trung lủi ra ngoài.

Quay cuồng vừa rơi xuống đất, còn không kịp đứng dậy, hắn liền nghe đến phía sau truyền đến kịch liệt tiếng đánh.

Oành --

Đầu tiên là để người da đầu tê dại tiếng va chạm.

Lạc chi --

Tiếp là lệnh răng người toan kim chúc vặn vẹo thanh.

Rào rào --

Cuối cùng là thủy tinh vỡ vụn rơi xuống đất thanh âm.

Matthew quay đầu nhìn, kia chiếc Dodge cơ nhục xe cùng Benz thương vụ xe phảng phất thân mật ái nhân như vậy, chạm trán đụng vào cùng nhau, hai chiếc xe tiền bộ tất cả đều kịch liệt biến hình.

Bất quá, Benz xe hơi thoạt nhìn rất thảm, tiền động cơ cái mặt sau bộ phận, lại không có nhận đến bao nhiêu đại thương tổn, liên thủy tinh cũng không có vỡ tan.

Kia chiếc kiểu cũ Dodge cơ nhục xe mã lực rất lớn, tuy rằng là chủ động va chạm, nhưng thoạt nhìn thảm không đành nhìn, đại bộ phận cửa sổ xe thủy tinh đều làm vỡ nát, chỉ còn dư tiền chắn gió thủy tinh biến thành mạng nhện, liên thân xe tựa hồ đều biến hình .

Chỉ nhìn hai chiếc xe liếc nhìn, liên một giây cũng không có, Matthew ánh mắt lại từ hai chiếc xe trên chỗ điều khiển đảo qua, Benz thương vụ xe an toàn túi khí đã đạn ra, mấy màu trắng “Đại khí cầu” Đem hắn bảo tiêu kiêm tài xế đoàn đoàn vây quanh lên đến.

Hắn có thể nhìn thấy, tài xế còn tại động.

Đây không phải thực tế tiêu thụ trung kia vài giản xứng nghiêm trọng ô tô, mà là Mercedes Benz chuyên môn cho hắn này người phát ngôn phối trí chiếc xe, an toàn tính năng xuất chúng, tài xế khẳng định không có sinh mệnh nguy hiểm.

“Không có việc gì liền hảo.”

Matthew trong đầu vừa lóe qua ý nghĩ này, vắt chân liền chuẩn bị hướng Thiên Sứ trù tính công ty đại môn bên kia phóng đi.

Còn trừu mắt thấy bên kia, xuyên thấu qua Dodge xe như mạng nhện tiền chắn gió thủy tinh, chỉ có thể nhìn thấy đạn ra một an toàn túi khí mặt sau, giống như có người ngất đi.

Từ hắn lủi xuống ô tô đến hiện tại, cũng bất quá chính là quay đầu nhìn một chốc công phu, ý thức được nguy hiểm tồn tại, chuẩn bị nhanh chóng thiểm nhân, phản ứng đã rất nhanh .

Tuy rằng luyện tập qua rất nhiều quân sự kỹ năng, cũng tiến hành qua đại lượng quân sự huấn luyện, nhưng kia đều là quay phim cần, mà không phải sinh tồn nhu cầu, hơn nữa hắn cũng là lần đầu tiên trải qua loại này sự kiện.

Chỉ là nhìn thoáng qua liền kịp phản ứng, mà không phải ngẩn ra mười mấy giây, Matthew tâm lý tố chất cùng thần kinh cứng cỏi có thể nói phi thường cường đại.

Nhưng mà hắn vừa bước ra đi bước đầu tiên, tiếng súng liền vang .

Phanh --

Matthew là xạ kích hảo thủ, chỉ cần thời gian cho phép, mỗi tháng đều sẽ đi Neborah xạ kích câu lạc bộ.

Chỉ riêng từ tiếng súng liền có thể phân biệt đi ra, đây là M9 súng lục thanh âm.

“F@#K !”

Hắn động tác so trong miệng nói thầm càng nhanh, hai tay ôm lấy đầu liền hướng mặt đất nằm sấp, viên đạn này ngoạn ý, cho dù là trên thế giới cường đại nhất nhân, dựa vào thân thể cũng ngăn cản không được a.

Nằm sấp xuống đồng thời, Matthew cũng triều tiếng súng vang lên địa phương nhìn lại, lại phát hiện phía sau ô tô che lấp tầm mắt, căn bản thấy không rõ tay súng ở nơi nào.

Chiếc Benz kia thương vụ ô tô thân xe rất cao, thêm hắn quay cuồng xuống xe còn chưa lên, hoàn toàn che lấp hắn, tay súng rõ ràng không phải hướng hắn xạ kích.

Tiếng súng chưa lạc, tiếng kêu rên vang lên, liền tại Matthew ngoài mấy mét địa phương, John lên tiếng trả lời ngã xuống đất.

Này danh bảo tiêu rõ ràng là tưởng xung lại đây bảo hộ hắn, lại bị nhân đánh hắc thương.

Matthew nhìn John liếc nhìn, bên trái bả vai dĩ nhiên huyết nhục mơ hồ.

“Đi mau !” John xung hắn hô,“Đi mau ! ta yểm hộ ngươi !”

Đây không phải quay phim, nhân phi trí mạng bộ phận trúng một thương còn sẽ sinh long hoạt hổ, John nửa người đều không thể động , lại cố nén đau nhức, tay phải móc súng lục ra, hướng tới thiên không chính là hai thương.

Matthew minh bạch hắn dụng ý, tay súng liền tại xe Benz bên kia cách đó không xa, John là tưởng dùng tiếng súng ngăn cản đối phương lại đây, cho hắn tranh thủ trốn vào Thiên Sứ trù tính công ty thời gian.

Bảo tiêu đệ nhất chức trách đương nhiên là bảo hộ.

Matthew không có do dự, tuy rằng làm không rõ phát động tập kích là người nào, nhưng mục tiêu không có khả năng là bảo tiêu.

Tập kích chân chính mục tiêu sẽ chỉ là hắn.

Nhưng Matthew vừa định động, tiếng súng lại một lần nữa vang lên.

Phanh ! phanh ! phanh......

Lần này không lại là súng lục, đổi thành súng trường ! hơn nữa là liên phát !

Viên đạn tất cả đều đánh vào Benz thương vụ ô tô cùng Thiên Sứ trù tính công ty ở giữa trên bãi đất trống, viên đạn cùng mặt đường xi măng va chạm, kích khởi từng trận khói thuốc súng.

Đối phương hiển nhiên đoán được hắn sẽ làm như thế nào.

Matthew vội vàng quỳ rạp trên mặt đất, không có dám động, ghé vào nơi này còn có hai chiếc xếp ra hàng ngang ô tô làm che lấp, hướng trù tính công ty bên kia chạy đi, căn bản chính là cho người đương sống bia ngắm.

Hắn không dám đổ đối phương thương pháp so Neborah còn lạn.

Súng trường xạ kích thanh không ngừng vang lên, viên đạn điểm rơi nhanh chóng tới gần hắn cùng John bên này, ngẫu nhiên còn có lựu đạn từ phụ cận bay qua.

Lựu đạn không hề có quy luật đáng nói, nơi này trở nên phi thường nguy hiểm, Matthew không nói hai lời, bám trụ John liền trốn đến xe Benz mặt sau, tiếp liền có viên đạn đánh vào xe Benz mặt trên, trầm trọng xe Benz đều bị động năng cự đại băng đạn động đung đưa lên.

Hiện tại loại tình huống này, lại hướng Thiên Sứ trù tính công ty chạy, đó là tự tìm tử lộ.

John vì phòng ngừa đối phương tiếp cận, mạo nguy hiểm tìm cơ hội đánh trả, Matthew cũng hơi chút ngẩng đầu, xuyên thấu qua xe Benz cửa sổ xe thủy tinh, thấy được bên kia tình huống.

Một người đầu trọc cầm một chi rõ ràng cải trang qua AK series súng trường, đứng ở một chiếc Ford xe hơi mặt sau, đang hướng bên này xạ kích.

Xe bên kia, một Latin duệ nam nhân trong tay M9 cũng nhắm ngay xe Benz bên này.

Hai người có chút cố kỵ John đánh trả, tạm thời dựa vào Ford xe hướng bên này khai hỏa.

Matthew lại quay đầu mắt nhìn Thiên Sứ trù tính công ty bên kia, cửa có thể nhìn thấy nhân viên bảo vệ bóng dáng, phỏng chừng đã có người báo nguy , cảnh sát nhiều lắm năm sáu phút liền có thể đuổi tới, chỉ cần chống đỡ qua trong khoảng thời gian này......

Lúc này, hắn thấy được Helen - Hermann, nữ người đại diện tựa hồ muốn từ công ty đại môn bên trong đi ra, lại bị vài danh viên công gắt gao bám trụ .

Hai người cự ly bất quá mấy chục mét, Matthew ngay cả Helen - Hermann trên mặt nôn nóng biểu tình đều có thể thấy rõ.

Sự kiện qua không đến một phút đồng hồ, Thiên Sứ trù tính công ty cửa dĩ nhiên biến thành viên đạn bay ngang chiến trường, người chung quanh một mảnh kinh sợ.

Nhưng mà, vì này hưng phấn nhân đồng dạng có không ít.

Bởi vì gần nhất một đoạn thời gian đều tại cùng chụp, xuống xe liền phản xạ có điều kiện làm tốt quay chụp Matthew chuẩn bị, 95% trên đây phóng viên cùng cẩu tử, đều dùng trong tay máy ảnh cùng máy quay phim màn ảnh ghi lại dưới từ đâm xe đến bắn nhau hình ảnh.

Có một chút lớn mật nhân, còn mượn dùng cây cối linh tinh yểm hộ, nhanh chóng tiếp cận bên kia, hi vọng có thể chụp đến càng xuất sắc hình ảnh.

Hai danh [ The Sun ] trú Los Angeles phóng viên, cùng mặt khác một ít phóng viên, lặng lẽ đi đến Benz thương vụ xe đuôi xe mấy chục mét ngoại, trốn ở Thiên Sứ trù tính công ty trước cửa bãi đỗ xe vòng bảo hộ bên ngoài, mượn dùng xi măng đôn yểm hộ, hưng phấn dựng lên máy quay phim quay chụp, đương màn ảnh bắt giữ đến trốn ở xe sau Matthew - Horner khi, bọn họ nháy mắt cao trào, cơ hồ phát ra rít the thé.

Liền tại đối diện, kia chiếc Dodge cơ nhục xe đuôi xe mấy chục mét ngoại, hai danh cẩu tử phát hiện ABC đài truyền hình phóng viên dựa vào một mặt khác vòng bảo hộ cùng xi măng đôn làm yểm hộ, dựng lên máy quay phim tại quay chụp.

“Bonn, ngươi nói chúng ta quay chụp đến Matthew - Horner bị đánh chết video, có thể bán bao nhiêu tiền?” Cẩu tử trung niên kỷ tương đối lớn một, thấp giọng hỏi bên cạnh đồng bạn,“Mười vạn dollar không thành vấn đề đi?”

Cái kia gọi là Bonn cẩu tử hừ lạnh một thân, nói,“Ít nhất có thể giúp ta hai bằng hữu ra khẩu khí !”

Hắn là người Anh, London phát sinh sự, nghe người ta nói một ít, hai người bị báo xã xoá tên, sắp gặp phải lao ngục tai ương nhân, kia đều là hắn bằng hữu.

Bonn bỗng nhiên linh cơ vừa động,“Liền tính Matthew - Horner bất tử, chúng ta cũng có thể mượn dùng này mấy video, khiến hắn thanh danh quét rác. Hắn không phải thích biểu diễn anh hùng sao? Không phải xưng là tinh thông cách đấu cùng xạ kích sao? Không phải điện ảnh ngoài cũng thích đảm đương anh hùng sao? Đương mọi người nhìn thấy hắn gặp được tập kích, chỉ có thể giống như bây giờ, ôm đầu co quắp thành một đoàn, ai còn sẽ mua hắn anh hùng nhân vật trướng?”

Tuổi khá lớn cẩu tử lập tức minh bạch lời này ý tứ,“Hắn nhân thiết khẳng định muốn băng a !”

Hiện trường nhiều như vậy truyền thông phóng viên, hi vọng nhìn thấy Matthew - Horner xui xẻo người khẳng định có rất nhiều.

Máu tươi từ John trên vai chảy xuống, nhuộm đỏ mặt đất, này danh quân nhân xuất thân bảo tiêu, nửa thân thể đều nhanh không có tri giác, còn tại thủ vững chức trách, bắt lấy đối phương tiếng súng khe hở nổ súng đánh trả, chỉ có như vậy tài năng ngăn cản bên kia nhân nhanh chóng tới gần, đẳng đến cảnh sát trợ giúp.

Sự kiện qua đại khái khoảng chừng nửa phút, bên này cấp tốc, nhưng Matthew còn không có nghe được còi cảnh sát thanh âm.

Đột nhiên, hắn ánh mắt dư quang lộ ra như mạng nhện thủy tinh, nhìn thấy bên kia Dodge cơ nhục xe thượng an toàn túi khí nghẹn đi xuống, lộ ra một Latin tráng hán thân ảnh, đối phương đầy mặt là huyết, hiển nhiên vừa rồi cũng đâm cho không nhẹ.

Nhưng kia danh tráng hán còn có hành động năng lực, hắn lắc lư đầu, một bàn tay đi sờ vũ khí, một tay còn lại mở ra cửa xe.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 750: Không Liều Mạng Sẽ Chết

Dodge cơ nhục xe phía trên nhân vừa động, Matthew lập tức ý thức được nguy cơ, xuyên thấu qua như mạng nhện tiền chắn gió thủy tinh, mơ hồ có thể thấy đến người nọ trong tay có thương, nếu đối phương xuống xe cùng đầu trọc bên kia hai mặt giáp công, John cơ hồ tại dùng sinh mệnh cùng máu tươi duy trì cục diện, lập tức liền sẽ phá vỡ.

Chờ đợi hắn e chỉ có một con đường chết !

Matthew rất sợ chết, tử qua mới biết sinh mệnh quý giá, cho nên qua lại phàm là có nguy hiểm, hắn bao giờ cũng là nhanh chóng rời xa, rất ít đem chính mình đặt ở hiểm cảnh.

Mặc dù có cuồng dã bề ngoài cùng anh hùng bản nhân thiết, nhưng Matthew hướng đến phi thường cẩn thận, điện ảnh ngoài trừ huấn luyện cùng khi dễ khi dễ không có khả năng động đao động thương tỷ như Van Diesel hoặc là Jonny Lee Miller linh tinh diễn viên, cơ bản không cùng người chân chính động qua tay.

Cùng Neborah cùng câu lạc bộ trung một ít giáo luyện ngược lại là từng có rất nhiều thực chiến luyện tập, này mấy cũng khiến Matthew xác định chính mình tại vật lộn phương diện có rất cường năng lực, nhưng thế giới này có thể khiến một vật lộn cao thủ thoải mái xong đời gì đó không cần quá nhiều.

Hắn chưa từng có ỷ vào không sai thân thủ, đi bưu hô hô làm chút trung nhị sự tình.

Tại Matthew trong mắt, kia đều là chút rất ngốc so hành vi, đối với hắn như vậy người thường đến nói, biết rõ nguy hiểm còn xông qua, kia không gọi anh hùng, mà là tìm chết.

Này hoa hoa thế giới như thế tốt đẹp, Hollywood này khu rừng như thế rậm rạp, hắn còn chưa hưởng thụ đủ đâu.

Vì sao vội vàng đi tìm chết?

Matthew không muốn chết, cho nên qua lại hắn phi thường cẩn thận.

Đồng dạng, hắn còn muốn hưởng thụ này hoa hoa thế giới, cho nên hiện tại tuyệt không có thể chết.

Giờ khắc này, Emma - Watson, Emma - Roberts, Jessica - Alba, Charlize - Theron, Miranda Kerr, Adriana - Lima, Alexandra - Daddario, Scarlett Johansson, thậm chí Nina - Dobrev cùng Karolína Kurková gương mặt nháy mắt từ trước mắt hắn thiểm qua.

Quá khứ mĩ nữ, tương lai mĩ nữ, nhiều như vậy mĩ nữ tạo thành rậm rạp sâm lâm đang tại chờ hắn đi chém phạt, hắn như thế nào có thể chết? Như thế nào có thể chết?

Nếu hắn chết, ức vạn thân gia làm thế nào? Hay không sẽ tiện nghi lão mĩ chính phủ hoặc là Washington đương cục đám kia trư? Địa Ngục còn có mĩ nữ sao? Quan trọng là Địa Ngục còn có giống Hollywood nhiều như vậy thanh danh hiển hách mĩ nữ sao?

Nữ ngôi sao cùng siêu cấp người mẫu cùng phổ thông mĩ nữ tại tinh thần phương diện mang đến cảm giác là hoàn toàn bất đồng .

Vì ức vạn thân gia, vì về sau hưởng thụ, hắn tuyệt đối không thể chết !

Giờ khắc này, vì tiền tài cùng mỹ nữ, Matthew quyết định vứt bỏ dĩ vãng cẩn thận.

Một dung tục nhân, vì dung tục mục tiêu, rốt cuộc quyết định muốn liều mạng .

Bởi vì không liều mạng sẽ chết, liền muốn mất đi tiền tài cùng mỹ nữ làm bạn tốt đẹp sinh hoạt a.

Matthew không muốn chết, lại càng không tưởng không có tiền tài cùng mỹ nữ, như vậy sống không bằng chết.

Hôm nay một bảo tiêu nhân sự không biết, tại trên chỗ điều khiển không có động tĩnh, một cái khác bảo tiêu thụ thương nghiêm trọng, còn tại liều chết thực hiện chức trách, không có hắn đánh trả, hơn mười mét ngoại Ford bên cạnh xe hai người phân phút liền có thể giết qua đến.

Chờ mong tiếng còi báo động còn không có truyền đến, phỏng chừng cảnh sát cảnh sát còn muốn vài phút mới có thể chạy tới.

Trừ chính hắn, hiện tại không ai có thể hỗ trợ, hắn chỉ có thể liều mạng !

Ngắn ngủi vài giây thời gian, Matthew làm ra liều mạng quyết định, mà Dodge cơ nhục xe cửa xe, lúc này dĩ nhiên mở ra một phần ba.

Có lẽ là bị thương, cũng có lẽ là chiếc xe va chạm dẫn đến xe bị hao tổn, môn mở ra tốc độ rất chậm, tựa hồ phi thường khó khai.

Matthew né tránh này một mặt, cũng chính là Dodge cơ nhục xe điều khiển vị ở bên này, đối diện Thiên Sứ trù tính công ty cửa, Helen - Hermann nhìn xem rõ ràng thấu đáo, thậm chí ngay cả Latin tráng hán cầm súng lục loại đều có thể phân biệt đi ra.

“Matthew ! chạy a !” Nàng sốt ruột hô,“Chạy ! nhanh lên chạy !”

Một nháy mắt này, Helen - Hermann cảm giác Thiên Sứ trù tính công ty đều phải sụp đổ , hôm nay Thiên Sứ trù tính công ty chủ yếu nghiệp vụ, đại bộ phận đều là thành lập tại Matthew trên trụ cột .

Helen - Hermann giãy dụa liền muốn lao ra, nàng tư nhân trợ lý lại gắt gao ôm lấy nàng eo, đồng thời thét ra lệnh cửa hai danh nhân viên bảo vệ,“Đóng cửa ! đừng làm cho Helen đi ra ngoài !”

Tiếp, nàng lại nhắc nhở nói,“Helen ! ngươi đi ra ngoài không có dùng ! chúng ta đã báo nguy , cảnh sát lập tức liền đến.”

Trợ lý đầu rất thanh tỉnh, Helen - Hermann hiện tại đi ra ngoài, một điểm bận rộn đều không thể giúp, trong tay đối phương tựa hồ có súng máy bán tự động, hiện tại có phải hay không chín mươi niên đại bắc Hollywood cướp bóc án sau nghiêm trọng nhất đấu súng sự kiện nàng không biết, nhưng nhất định là nghiêm trọng nhất chi nhất.

Bonn cùng đồng sự cũng thấy được Dodge xe thượng đạo tặc muốn xuống, trong tay máy quay phim màn ảnh đều nhắm ngay bên kia.

“Mau a ! mau a !”

Bên cạnh còn có gia hỏa tại không tự giác lải nhải nhắc,“Mau xuống dưới, nhanh lên xử lý Matthew - Horner a !”

Có cái gì có thể so sánh tận mắt nhìn đến một Hollywood cao nhất ngôi sao bị tập kích càng làm cho nhân hưng phấn sao? Có cái gì tin tức có thể so sánh Matthew - Horner tao ngộ đấu súng càng có oanh động tính?

Đương nhiên là Matthew - Horner trực tiếp bị người bạo đầu a !

Ngẫm lại đi, quay chụp hạ như vậy màn ảnh, còn không muốn toàn cầu oanh động a?

Này sắp phát sinh oanh động tính tin tức, khiến trốn ở bãi đỗ xe bên cạnh phóng viên các cẩu tử hưng phấn không thôi, chờ đợi một màn này mau phát sinh.

“Hắn chết định !” Bonn cười lạnh nói,“Trên màn ảnh anh hùng, liền muốn nằm ngay đơ !”

Cái kia niên kỉ hơi lớn cẩu tử liên tục gật đầu,“Chúng ta đem trở thành lịch sử người chứng kiến.”

Liền tại bọn họ đối diện,ABC đài truyền hình giải trí kênh phóng viên cầm lấy bộ đàm hô,“Đừng động mặt khác tiết mục, đây là đại tin tức, đem hình ảnh cắt đến hiện trường ! ta muốn ngươi lập tức cắt đến hiện trường ! Matthew - Horner gặp được đấu súng ! nghe rõ chưa? Matthew - Horner gặp được đấu súng !”

Này danh phóng viên đột nhiên trừng lớn ánh mắt, phảng phất nhìn thấy gì khó có thể tin tưởng sự tình, ngay cả nói đều quên nói, nếu không phải máy quay phim sớm mắc hảo, thậm chí ngay cả quay chụp đến quên .

Bởi vì hắn thấy được khiếp sợ một màn.

Đó là Matthew - Horner ở trong điện ảnh mới có thể làm ra một màn.

Không chỉ là vị này phóng viên, sở hữu có thể nhìn thấy xe Benz cùng Dodge xe này một mặt phóng viên cẩu tử, tất cả đều khiếp sợ há to miệng.

Bọn họ cự ly sự phát địa điểm gần nhất cũng vượt qua năm mươi mét, một đám đều trốn ở lâm thời công sự che chắn mặt sau, hưng phấn chờ đợi tối muốn nhìn đến một màn phát sinh, kết quả đẳng đến cùng bọn họ lường trước hoàn toàn bất đồng.

[ The Sun ] Bonn cùng đồng lõa đều xem ngốc.

Liền tại bọn họ nhìn chăm chú dưới, nguyên bản lui thành một đoàn trốn ở Benz thương vụ xe mặt sau Matthew - Horner đột nhiên động , giống như là hắn ở trong điện ảnh đóng vai kia vài nhân vật như vậy, bất động thì thôi, động lên so con thỏ còn nhanh.

Tại phần đông phóng viên ánh mắt cùng máy ghi hình nhìn chăm chú trung, Matthew ngay tại chỗ lăn lộn, ngay cả tóc đều không có lộ ra xe ngoại, liền mượn dùng va chạm cùng một chỗ Benz cùng Dodge hai chiếc xe thể yểm hộ, đi tới Dodge xe mở ra điều khiển vị cạnh cửa.

Trên xe cái kia Latin tráng hán vừa bước ra một chân, chui ra nửa đầu cùng nửa người, còn chưa kịp xuống xe, Matthew liền đến .

Hắn đến đồng thời, Latin tráng hán cũng thấy được hắn, nhưng không đợi Latin tráng hán nâng lên trong tay thương, Matthew ngồi xổm ở dưới đất, bắt lấy cơ nhục xe dày cửa xe, trở về quan đi.

Oành --

Cự đại tiếng đánh liên tiếng súng đều không thể che lấp.

Latin tráng hán vốn liền tại đâm xe trung bị thương, bị cửa xe tầng tầng đụng lên đầu cùng thân thể, lập tức liền mờ mịt, còn không đợi hắn có phản ứng, Matthew kéo ra cửa xe, lại phát lực trở về đánh tới.

Oành --

Lần này, Latin tráng hán đầu triệt để nở hoa, máu tươi từ trên trán hô hô chảy xuống.

Matthew kéo ra cửa xe, một tay đem hắn từ trên chỗ điều khiển kéo xuống dưới, trước tiên đoạt lấy kia chi súng lục, một cước đem Latin tráng hán đá vào dưới đất, Latin tráng hán trên mặt đất đụng một chút, tựa hồ lại tỉnh lại, thò tay từ trong túi quần móc ra một thanh đao, sắc bén lưỡi đao tại dương quang chiếu xuống, phát ra lóa mắt Ngân Quang.

Nếu ra tay , Matthew đương nhiên sẽ không cấp Latin tráng hán cơ hội phản kích, tuy rằng bởi vì lo lắng Ford bên cạnh xe đạo tặc nổ súng, vẫn không dám đứng lên, chỉ có thể ngồi xổm ở dưới đất, không thể dùng ra toàn lực, nhưng hắn trường kỳ luyện ra lực lượng cùng phát lực kỹ xảo lúc này phát huy tác dụng.

Matthew một quyền đánh ra, chính giữa Latin tráng hán mặt, Latin tráng hán phảng phất bị xe đụng như vậy, vừa khởi động đến thân thể phù phù một tiếng ngã quỵ xuống đất.

Người này cũng tương đương hung hãn, Matthew trọng quyền liên Neborah như vậy đánh qua chức nghiệp quyền kích người đều không chịu nổi, hắn lại nắm chặt dao, giãy dụa lại nghĩ tới đến.

Matthew nhìn đoạt đến thương liếc nhìn, lập tức đánh mất dùng thương ý tưởng, ngồi tiến lên một bước, bắt lấy Latin tráng hán tóc, đột nhiên nhắc tới hắn đầu, sau đó hướng xi măng mặt đất đánh tới.

Đông --

Phảng phất trống trận sấm vang như vậy, Latin tráng hán đầu chảy ra càng nhiều huyết, cả người đều run rẩy lên.

Này một thanh va chạm, tựa hồ truyền đến kia vài chờ đợi Matthew tráng liệt hi sinh phóng viên cẩu tử lỗ tai bên trong, bọn họ một đám trợn mắt há hốc mồm.

Nói hảo bị đạo tặc bạo đầu đâu? Nói hảo oanh động toàn thế giới đại tin tức đâu? Nói hảo phá vỡ nhân thiết đâu?

[ The Sun ] Bonn cùng đồng lõa trong mắt tất cả đều là ngạc nhiên, này Matthew - Horner như thế nào liền không ấn lộ số ra bài đâu? Ngươi một minh tinh diễn viên, xông lên đi theo nhân liều mạng tính sao thế này? Đại minh tinh cao bức cách đi đâu ?

Ngươi so đạo tặc còn hung hãn? Suy xét qua đạo tặc cảm thụ sao?

Nhìn Latin tráng hán đầu đụng vào xi măng mặt đất thượng, này hai người khóe mắt không tự giác một trận trừu động, này phải bao nhiêu đau a?

Bắt nhân gia huyết nhục đầu hướng trên nền xi măng đụng, có phải hay không có chút quá phận ? Đầu có thể đâm cho qua xi măng sao?

Chờ mong trung đại tin tức không phát sinh, Matthew - Horner lại đến một phát phản sát,[ The Sun ] Bonn cùng đồng lõa đều chịu không được thất vọng.

Đại tin tức ! bọn họ muốn là Matthew - Horner bị xử lý, cuối cùng óc đều bay ra đến đại tin tức !

Bên cạnh mấy cái phóng viên lại bất đồng, một đám hưng phấn ghê gớm, Matthew - Horner tại gặp được sinh mệnh nguy hiểm lúc, đột nhiên bùng nổ, phảng phất điện ảnh trung đóng vai nhân vật chính như vậy, lấy cao trào nhanh nhẹn thân thủ, tự mình giải quyết uy hiếp chi nhất.

Một vị bao giờ cũng là biểu diễn anh hùng nhân vật mãnh nam, trong hiện thực dĩ nhiên là cùng trên màn ảnh như vậy khó lường nam nhân, này khẳng định sẽ dẫn phát oanh động.

Anh hùng kẻ đóng vai bản thân chính là anh hùng, ngẫm lại đều có thể để người hưng phấn a.

Bất quá, tất cả mọi người biết, nguy cơ còn không có qua đi, bởi vì hai danh tay súng đúng đúng bắn vài phút sau, trong đó đầu trọc đột nhiên mãnh liệt khai hỏa, đem Matthew - Horner thụ thương bảo tiêu triệt để áp chế, yểm hộ người khác tắc hướng về phía trước đột kích.

Đây mới là nguy hiểm nhất hai người.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 751: Matthew Chi Chiến

Burbank ABC đài truyền hình tổng bộ, một danh đạo bá vội vã chạy vào tin tức gian.

“Bill, tạm thời gián đoạn hiện tại tin tức !”

Này danh đạo bá cầm lấy Mike, thông tri phòng phát thanh trong tin tức tiết mục chủ bá, nhanh chóng nói,“Hiện tại chen vào truyền phát một điều mới nhất tin tức, ta sẽ khiến tiết mục sẽ chuyển đến hiện trường, giải trí kênh đồng sự cùng một đài tiếp sóng xe đang tại hiện trường !”

Gọi là Bill tin tức chủ bá tuy rằng rất kỳ quái giải trí kênh tiết mục như thế nào đột nhiên chuyển tới tin tức kênh đến, nhưng không có phát biểu bất cứ ý kiến, lập tức nói,“Nơi này là ABC tin tức đài, hiện tại chen vào truyền phát một điều vừa thu đến trọng bàng tin tức, phía dưới thỉnh xem ta một vị đồng sự phát về đến hiện trường đưa tin.”

Hắn vừa dứt lời, tín hiệu liền cắt đến Burbank nam Buena Vista đường cái, sau đó tiếng súng liên tiếp không ngừng vang lên.

Thế kỷ thành trung tâm thương mại, ba tầng TV bán bộ nguyên bản tụ tập rất nhiều cọ điều hòa hóng mát thuận tiện xem TV tiết mục nhân, những người này ghé vào cùng nhau, nhìn trên TV tứ đại công cộng đài tiết mục, còn tại líu ra líu ríu nói chuyện phiếm, thảo luận hôm nay nào nam ngôi sao phao nào nữ ngôi sao, nào nữ ngôi sao lại thông đồng lên nào đạo diễn......

Đột nhiên, hiện trường lặng ngắt như tờ, tuyệt đại bộ phận nhân ánh mắt đều bị TV trên tiết mục xuất hiện hình ảnh hấp dẫn.

“Đây là ABC đài truyền hình giải trí kênh phóng viên Sigurdsson từ nam Buena Vista đường cái hiện trường phát về đến đưa tin......”

Lời thuyết minh nhanh chóng làm giới thiệu,“Hôm nay, Matthew - Horner đi Thiên Sứ trù tính công ty khi, tao ngộ tay súng tập kích.”

Khán giả đều thấy được, Matthew - Horner cùng một nửa biên thân thể đều bị máu tươi nhuộm đỏ nhân trốn ở một chiếc Benz thương vụ xe mặt sau, tiếng súng vang lên, rõ ràng có viên đạn đánh vào Benz thương vụ xe thượng, may mắn chiếc Benz kia xe đủ rắn chắc, viên đạn đánh không xuyên.

“Không phải đâu?” Có người sửng sốt nói,“Matthew - Horner bị tập kích? Đây là tại quay phim đi?”

Người chung quanh đều có loại này nhận tri, chung quy Matthew - Horner luôn luôn đều là quay chụp loại này phim .

Nhưng ABC đài truyền hình phóng viên lời thuyết minh, không ngừng nhắc nhở mọi người, đây không phải quay phim, mà là thật bị tập kích !

Lại có trung niên nhân nói,“Xong, tập kích Matthew - Horner nhân thủ bên trong có cải trang qua súng máy bán tự động, Matthew - Horner bên cạnh người nọ chống đỡ không nổi, Matthew - Horner liền xong đời .”

“Không thể nào?” Bên cạnh một người trẻ tuổi nói tiếp nói,“Matthew rất lợi hại , là vật lộn cao thủ, còn tiến hành qua chuyên nghiệp quân sự huấn luyện, nghe nói như vậy hai ba nhân đánh qua không hắn.”

Trung niên nhân lắc đầu,“Này ngươi cũng tín? Quay phim cùng hiện thực sinh hoạt có thể là một chuyện?” Hắn chỉ TV trên hình ảnh lui thành một đoàn trốn ở xe sau Matthew nói,“Ngươi xem xem, Matthew - Horner hiện tại hay không giống nhuyễn đản? Còn động tác điện ảnh ngôi sao? Vật lộn cao thủ? Phỏng chừng quần đều tiểu......”

Nhưng mà, hắn nói còn chưa dứt lời, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, tựa như ABC đài truyền hình phóng viên lời thuyết minh như vậy, ngưng bặt.

Bởi vì TV trên hình ảnh, bị hắn cười nhạo vi nhuyễn đản Matthew - Horner đột nhiên quay cuồng hướng phía trước, lấy từ trước đến nay chưa từng có khí thế hận lên một tráng hán đạo tặc, sạch sẽ lưu loát đem cái kia đạo tặc đả đảo.

Nhìn thấy Matthew - Horner kéo lên đạo tặc đầu, hung hăng hướng mặt đất va chạm hình ảnh, cái kia người trẻ tuổi đột nhiên nói,“Thấy được sao? Không quay phim, Matthew cũng là lợi hại nhân vật.”

Đạo tặc đầu ở trên xi măng mặt đất đâm ra một đoàn huyết hoa, trung niên nhân á khẩu không trả lời được.

“Đánh hảo !” Không biết ai gào to một tiếng,“Matthew, đánh chết này bang khủng bố phần tử !”

“Đối ! đánh chết bọn họ !”

Nháy mắt có phụ họa tiếng vang lên.

Từ 911 tập kích sau, bất cứ khủng bố sự kiện, đều có thể kích động này quốc gia dân chúng mẫn cảm thần kinh.

Hiện trường đột nhiên có người vỗ tay, sau đó tiếng vỗ tay không có bất cứ dự triệu kết thành một mảnh.

Đừng nói là người trẻ tuổi, ngay cả vừa khinh thường trung niên nhân, lúc này đều tại vỗ tay.

“Nguyên lai điện ảnh trung anh hùng, hiện thực trong đó cũng có thể là anh hùng.” Trung niên nhân nói thầm,“Ta quá coi thường Matthew - Horner .”

Người trẻ tuổi cười cười, nói,“Nhiều xem xem Matthew điện ảnh cùng tin tức, ngươi liền biết hắn có bao nhiêu lợi hại .”

Trung niên nhân không nói gì, lại chậm rãi gật gật đầu.

Ngay sau đó, nơi này lại trở nên yên tĩnh vô thanh, hiện trường trực tiếp màn ảnh, cắt đến một đài càng cao máy quay phim thượng, thêm phía trước máy quay phim quay chụp hình ảnh, TV họa trung họa tình thế, cơ hồ bắt giữ đến hiện trường toàn cảnh.

Tội phạm còn có hai người, trong đó một người đầu trọc trong tay cầm rõ ràng là AK series súng trường, một cái khác Latin nam nhân đang tại đầu trọc xạ kích yểm hộ dưới, chuẩn bị xông về phía Benz thương vụ xe bên kia.

Bảo tiêu không biết đổ máu quá nhiều, vẫn là thương trung không có viên đạn, đột nhiên ách hỏa.

Tuy rằng trong những người này không có quân nhân, càng không có nhân thượng qua chiến trường, nhưng cũng biết Matthew - Horner lại gặp nguy hiểm.

Thiên Sứ trù tính công ty phía trước trên bãi đỗ xe, Matthew nhìn John bên kia liếc nhìn, John súng lục không có viên đạn, một tay đổi mới băng đạn cần thời gian.

Hắn mắt nhìn trong tay đoạt lấy đến súng lục, đây là một chi tại Bắc Mĩ rất thường gặp M9.

Đối với súng ống, Matthew phi thường quen thuộc, mấy năm nay tại xạ kích câu lạc bộ bên trong, thương pháp của hắn tuyệt đối là chuẩn nhất kia một đám, có lẽ cùng Braun - Williams như vậy tinh anh quân nhân không có cách nào khác so, nhưng tại nghiệp dư cấp tuyển thủ bên trong, tuyệt đối nhất lưu.

Bất quá, hắn chỉ nổ súng đánh qua bia ngắm, không đánh qua nhân.

Này chỉ mành treo chuông thời khắc, nơi nào có thời gian do dự, Matthew không có nghĩ nhiều, đứng dậy liền chuẩn bị xạ kích, thương còn không có giơ lên, lại như thiểm điện ngồi xổm xuống, đồng thời thoáng di động vị trí, trốn ở Dodge xe tiền bánh xe phụ cận.

Viên đạn đánh vào Dodge xe thượng thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên.

Đối phương trong tay khả năng là một chi trải qua cải trang súng máy bán tự động, có thể thực hiện súng tự động liên phát, hắn tại súng ống câu lạc bộ hỗn qua, biết có quá nhiều trang bị có thể cải trang súng máy bán tự động.

Matthew không cho rằng chính mình trong tay M9, có thể cùng một chi có thể liên phát AK súng trường hợp lại.

Nhưng hắn không thể cái gì cũng không làm, nguyên bản kia hai danh đạo tặc đều là lấy Ford xe chỗ ngồi yểm hộ cùng John đối bắn, vừa kia trong nháy mắt, hắn nhìn thấy trong đó một nam nhân tại một cái khác đầu trọc yểm hộ dưới, liền muốn thoát ly Ford xe phạm vi, chuẩn bị hướng bên này vọt tới.

Ngồi chờ chết không phải Matthew lựa chọn, vừa đứng lên lại nằm sấp xuống nháy mắt, đã nghĩ tới biện pháp.

Trong lòng đếm thầm đến ba, hắn đột nhiên ghé vào trên mặt đường xi măng, súng lục thông qua Dodge xe đáy không gian, chỉ hướng tiền phương, sau đó hai cái đùi xuất hiện, tựa hồ đang tại bôn chạy.

Matthew lập tức bóp cò súng.

Phanh --

Tiếng súng vang lên, một Latin duệ nam tử kêu thảm ngã xuống đất, còn không đợi hắn tưởng minh bạch viên đạn đến từ phương nào, Matthew lại bóp cò súng.

Phanh --

Matthew phía trước không nổ súng đánh qua nhân, lấy hắn cường đại tâm lý tố chất, nổ súng thời điểm, thủ lại vẫn run lên một chút.

Đệ nhị thương không có gì bất ngờ xảy ra bắn lệch , không có đánh trung Latin duệ nam tử ngực bụng, lại vận khí vô cùng tốt bắn trúng hắn lấy thương trên tay phải tay.

Latin duệ nam tử lại là một tiếng hét thảm, súng lục rời tay bay ra đi thật xa.

Này đột nhiên đánh trả tiếng súng khiến đầu trọc chợt cả kinh, nhìn về phía ngã xuống đất Latin duệ nam tử, không biết đến cùng nơi nào bắn ra viên đạn đánh trúng hắn.

Sau đó, hắn bưng lên súng trường, nhắm ngay hai chiếc xe bên kia chuẩn bị điên cuồng bắn phá.

Nhưng mà, không đợi bóp cò súng, hắn lại nghe được tiếng súng, tiếp cẳng chân bộ vị truyền đến toàn tâm đau nhức, rốt cuộc đứng thẳng không trụ, phù phù ngã quỵ xuống đất.

Ngã xuống đất kia trong nháy mắt, đầu trọc có thể cảm giác được, chính mình xương đùi tựa hồ bị viên đạn đánh gãy .

Đầu trọc đổ ở trên mặt đất, vừa lúc xuyên thấu qua Dodge xe đáy xe, thấy được dưới đất nhân hòa thương, hắn phi thường hung hãn, tha qua súng trường liền tưởng đánh trả.

M9 súng lục xạ kích thanh âm lại vang lên, đầu trọc cảm giác bị thứ gì đụng một chút, sau đó mất đi ý thức.

Matthew buông ra ngón tay, nắm thương hai tay chịu không được run run lên, một cỗ buồn nôn cảm giác nhắm thẳng thượng xung, trên trán chảy ra một tầng dày đặc mồ hôi.

Tựa hồ nổ súng khi trấn định cùng lãnh tĩnh đều bay đến lên chín tầng mây.

Hắn tại quay chụp điện ảnh khi, nổ súng đánh qua rất nhiều người, càng giết qua rất nhiều người, nhưng quay phim chính là quay phim, cùng hiện tại so sánh với có cách biệt một trời.

Bất quá làm một danh vĩ đại diễn viên, một danh nhân thiết thủy chung kiên cố ngôi sao, Matthew chỉ dùng mấy cái hô hấp, liền khôi phục bình thường.

Tự nhiên mà vậy , một ít xâm nhập cốt tủy gì đó lại xông ra.

Matthew còn chưa từ mặt đất bò lên, liền quay đầu đối với phóng viên cao giọng hô,“Gọi xe cứu thương ! gọi xe cứu thương ! cứu người !”

Hai danh bảo tiêu bởi vì hắn mà thụ thương, hắn nhất định phải tại truyền thông trước mặt biểu hiện ra đầy đủ quan tâm.

Truyền thông các phóng viên lại đều tại sững sờ, phảng phất không có nghe đến Matthew mà nói như vậy.

“Này liền kết thúc?” Bonn nhìn đồng bạn, ngốc ngốc hỏi,“Ba danh cầm thương đạo tặc, Matthew - Horner một người thu phục ?”

Đồng bạn thò đầu, trừng mắt,“Hình như là như vậy.”

ABC đài truyền hình vị kia phóng viên trước hết kịp phản ứng, lập tức gọi cho cấp cứu điện thoại.

Thế kỷ thành trung tâm thương mại, live hình ảnh đã tại trên TV truyền phát, lúc này TV bán bộ sở hữu TV, đều chuyển tới ABC đài truyền hình tin tức kênh.

Hiện trường tiếng súng ngừng, Matthew - Horner nắm một chi súng lục còn quỳ rạp trên mặt đất, thoạt nhìn tương đương chật vật.

Nhưng mà, trung tâm thương mại này khu vực đột nhiên bộc phát ra một mảnh tiếng hoan hô, nhìn thấy trên màn ảnh quen thuộc anh hùng, thật giống như anh hùng như vậy, trước sau đánh bại ba khủng bố phần tử, đủ để cho nhân hưng phấn không thôi.

Thậm chí, rất nhiều người đều tại thảo luận Matthew thương pháp có bao nhiêu hảo, thân thủ có bao nhiêu cao siêu......

Kia vài tin vỉa hè tin tức, như thế nào có thể so sánh được với tận mắt nhìn thấy?

Matthew chậm rãi đứng dậy, không có đứng lên, mà là ngồi tựa ở Dodge xe tiền lốp xe nơi này, nâng tay mắt nhìn đồng hồ, từ hắn mở ra Benz thương vụ xe đến hiện tại, qua không đến mười phút.

Này Los Angeles cảnh sát còn được hay không a? Quần lót bị trộm phá không được án còn chưa tính, đấu súng án đều không qua xem một chút sao?

Nửa phút sau, tiếng còi báo động từ xa xa truyền tới, bất quá so còi cảnh sát càng nhanh là vài danh chạy tới cảnh sát, bọn họ nhanh chóng khống chế hiện trường, đồng thời để người cứu trị người bị thương cùng thụ thương đạo tặc.

Matthew lúc này mới biết được, đạo tặc không chỉ ba người, còn có mấy người phụ trách tại nam Buena Vista trên đường cái chế tạo tai nạn giao thông, dây dưa lỡ việc cảnh sát chạy tới.

Này phỏng chừng là bắc Hollywood cướp bóc án sau, Los Angeles nghiêm trọng nhất một vụ án .

Ngày hôm qua không phải muốn đoạn chương, mà là hoàn toàn còn chưa viết đi ra, ta nhạc phụ tháng tư nhị hào buổi tối bị người đi xe máy đụng [ liền tại cửa nhà phụ cận ], cổ tay (thủ đoạn) gãy xương, này hai ngày vẫn ở bệnh viện, ta ngày hôm qua tại quần bên trong chuyên môn nói qua, cũng phát qua tại bệnh viện ảnh chụp. Vốn việc này không phiền toái, thương cũng không nghiêm trọng. Đụng ta nhạc phụ nhân tuy rằng không quen, nhưng lẫn nhau cũng coi như nhận thức, ta nhạc phụ cũng liền không báo nguy, ai biết đối phương con rể là tự cho là đặc biệt ngưu kẻ ngốc, cổ động người nọ quay đầu không tưởng nhận , hôm trước còn đi bệnh viện nháo sự, ta lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ngưu nhân, đi xe máy vô giấy phép vô giấy phép lái xe, hiện trường có gần mười mục kích chứng nhân dưới tình huống ngoạn này một bộ, ta cố vấn luật sư nghe đều đang cười. Người này không biết xấu hổ, chân vô địch.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 752: Hợp Tình Hợp Lý

“Horner tiên sinh, đối với hôm nay ban ngày phát sinh sự kiện, ngươi có gì cảm tưởng?”

“Xin hỏi ba người kia vì cái gì muốn tập kích ngươi?”

“Một người xử lý ba danh cầm thương đạo tặc, ngươi làm như thế nào?”

Đêm khuya thời gian, Los Angeles huyện cảnh cục trước cửa, Matthew tại Helen - Hermann cùng luật sư Wilson cùng đi dưới, vừa từ trong cảnh cục đi ra, liền tao ngộ phô thiên cái địa như vậy truyền thông phóng viên vây quanh.

Toàn bộ cảnh cục cửa, ô áp áp một mảnh, phóng viên nhiều liếc nhìn xem không tới chỗ cuối.

Các loại hỏi thanh càng như là ruồi bọ như vậy vây quanh hắn ong ong vang lên.

“Ngươi tại quay chụp điện ảnh khi nhận qua quân sự huấn luyện, hôm nay có phải hay không cứu ngươi?”

“Có tin tức nói kia ba người là Mexico Tijuana buôn lậu thuốc phiện?”

Matthew một vấn đề cũng không có trả lời, bốn danh bảo tiêu cùng một đội cảnh sát ngăn cách ra mấy trăm danh phóng viên đám người, vì hắn khai ra một con đường, khiến hắn lên một chiếc ô tô.

Wilson luật sư lên phó điều khiển, Helen - Hermann đẳng Matthew lên xe sau, ngồi ở hắn bên cạnh.

Đóng cửa xe, ngăn cách ngoại giới phân phân hỗn loạn, Helen - Hermann có điểm lo lắng nhìn Matthew liếc nhìn, vẫn là lấy phi thường bình thản ngữ khí hỏi,“Muốn hay không nhìn tâm lý thầy thuốc?”

Đương cảnh sát đuổi tới hiện trường sau, nàng liền bình tĩnh trở lại, lại biến thành bình tĩnh đạm mạc người đại diện.

Matthew chậm rãi lắc đầu,“Không cần.” Hắn lập tức cười cười, còn nói thêm,“Yên tâm hảo, ta không sao, bắn xong có điểm khó chịu, hiện tại hảo nhiều.”

Bắn xong không bao lâu, hắn liền khôi phục lại đây, bởi vì bị bắn trúng , đều là chút đáng chết nhân.

Nói bọn họ đáng chết không phải bởi vì bọn họ buôn lậu thuốc phiện hoặc là làm mặt khác phạm tội hoạt động, trên thế giới này phạm tội nhân vô số, hắn quản không được như vậy khoan.

Bọn họ đáng chết là vì bọn họ muốn giết hắn !

Muốn hắn mệnh người đều đáng chết !

Có điểm ấy nhận tri, Matthew dễ dàng liền qua tâm lý quan, hơn nữa hắn nguyên bản cũng là tâm lý tố chất tương đối hảo cái loại này nhân.

Helen - Hermann di động lúc này vang , nàng chuyển được nói vài phút, cắt đứt sau đối Matthew nói,“Bella - Anderson từ bệnh viện bên kia đánh tới điện thoại.”

Nghe nói như thế, Matthew lập tức hỏi,“John bọn họ thế nào ?”

Nếu không có John liều mạng kéo hai đạo tặc, kết quả e rất khó nói.

“John mất máu quá nhiều, may mắn là viên đạn không có thương tổn đến yếu hại, hiện tại đã làm xong giải phẫu, phỏng chừng muốn chừng nửa năm mới có thể khôi phục.” Helen - Hermann ngữ điệu vẫn là rất bình thản,“Tài xế vấn đề không lớn, có một điểm đôi chút não chấn động, đại khái một tuần liền có thể khôi phục.”

“Này liền hảo.” Matthew nhẹ nhàng thở ra,“Sống liền hảo.”

Hắn hơi châm chước, còn nói thêm,“Cho bọn họ hai tìm tốt nhất thầy thuốc, tốt nhất chữa bệnh điều kiện, còn có bọn họ gia nhân. Ta tạm thời không tốt ra mặt, ngươi thay ta trấn an hảo, có chi ra trực tiếp tìm Bella, từ phòng công tác trướng thượng đi.”

“Ta biết.” Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Matthew liếc nhìn, thấy hắn xác thật cùng bình thường không có cái gì hai loại, lúc này mới còn nói thêm,“Còn có kia ba đạo tặc tình huống.”

Matthew nhẹ nhàng vẫy tay,“Ta không sao, nói đi.”

Helen - Hermann tận lực nói đơn giản nói,“Ba người kia đều cứu trở về, tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm.”

“Đầu trọc không chết?” Matthew hỏi.

“Ân.” Helen - Hermann lên tiếng.

Matthew nghĩ nghĩ, đối điều khiển vị bên kia nói,“Wilson luật sư, hậu tục trên pháp luật sự vụ còn muốn tùy ngươi đến xử lý.”

“Vui cống hiến sức lực.” Wilson luật sư nói thẳng,“Mặt sau khả năng còn sẽ có cảnh sát cùng liên bang điều tra cục vài lần thông lệ hỏi thăm, hiện trường có mục kích chứng nhân, còn có video tư liệu, hiện tại kia ba người cũng không có chết, ngươi không có phòng vệ quá mức phương diện phiền toái.”

Helen - Hermann lại lạnh lùng nói tiếp nói,“Phòng vệ quá mức? Hiện trường có hàng loạt phóng viên, dư luận hoàn toàn đứng ở Matthew bên này, nếu có người tưởng lợi dụng phòng vệ quá mức làm văn, ta sẽ phát động dư luận đem bọn họ triệt để bao phủ.”

Matthew luôn luôn liền không lo lắng qua chính mình, hiện tại Los Angeles cảnh sát cùng liên bang điều tra cục đã xác nhận, kia đầu trọc một nhóm là Mexico Tijuana buôn lậu thuốc phiện, hơn nữa đầu trọc mấy người kia, chính là từ Tijuana chạy thoát địa đạo buôn lậu thuốc phiện chính yếu thành viên, lần này đấu súng sự kiện rõ ràng là trả thù.

Liên bang điều tra cục đám kia trư nói này hai người chạy đi Columbia, hôm nay lại tại Burbank đầu đường xuất hiện, hắn muốn cùng liên bang điều tra cục hảo hảo nói chuyện.

Không hề nghi ngờ, Los Angeles cảnh cục cùng liên bang điều tra cục công tác xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, chỉ cần hắn truy cứu, tất nhiên muốn có nhân phụ trách.

Matthew trong lòng thở dài một hơi, phát hiện toàn thế giới quan liêu cơ cấu đều không sai biệt lắm.

Helen - Hermann tựa hồ đoán được Matthew suy nghĩ, nói,“Wilson luật sư, liên bang điều tra cục năm trước minh xác báo cho chúng ta biết, đến từ Tijuana nguy hiểm cảnh báo đã giải trừ.”

Wilson luật sư nghĩ nghĩ, nói,“Ta sẽ cùng liên bang điều tra cục câu thông, tạm thời không cần công khai.”

Matthew gật gật đầu, nói,“Có thể, nhưng ta muốn một hài lòng giải thích.” Hắn thanh âm trở nên trầm thấp,“Ngươi theo dõi này gian án tử, tiến vào tố tụng giai đoạn sau, hết thảy khả năng tìm kiếm tử hình !”

Hắn lại cường điệu nói,“Hơn nữa muốn mau !”

California bây giờ còn có tử hình, phương diện này Matthew bao nhiêu biết một điểm, California tử hình chấp hành phán quyết phí thời gian thật dài, đánh lên vài năm thậm chí vài thập niên quan tòa là rất bình thường sự, cho nên trước mắt California là Mĩ quốc đãi quyết tử hình phạm nhiều nhất châu.

Wilson luật sư gật gật đầu,“Ta minh bạch.”

Nếu đặt ở 911 phía trước, việc này khả năng sẽ rất phiền toái, liền tính cuối cùng là tử hình phán quyết, chấp hành mà nói còn không nhất định phải đẳng bao nhiêu năm, nhưng 911 sau sở hữu khủng bố án kiện đều cực kỳ mẫn cảm, này án tử không chỉ có đề cập đấu súng xã hội nhân vật nổi tiếng, đối phương còn tại nam Buena Vista trên đường cái chế tạo vài vụ nghiêm trọng tai nạn giao thông.

Mặt khác, Los Angeles cảnh sát cùng liên bang điều tra cục xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, tuy rằng tư pháp độc lập, nhưng có một số việc cùng nhân tổng có ngàn tia vạn luồng liên hệ.

Làm một danh luật sư, hắn sẽ không ngốc đến cho rằng này cái gọi là tự do dân chủ tư pháp độc lập, thật như vậy công bình công chính.

Không nói khác, chỉ riêng dư luận lực ảnh hưởng, liền không thể không suy xét.

Càng trọng yếu hơn là, mấy người kia là Mexico buôn lậu thuốc phiện cùng khủng bố phần tử, còn không phải người Mĩ.

Ngay cả loại này án tử đều làm không xong, hắn này luật sư vẫn là tìm địa phương đi nhảy xuống biển tính.

Tiến vào Beverly Hills phía trước, Wilson luật sư xuống xe, Matthew thăng lên tấm chắn, phía sau liền chỉ dư lại hắn cùng Helen - Hermann.

“Việc này có phải hay không rất oanh động?” Matthew hỏi.

Helen - Hermann bình tĩnh trả lời,“Sở hữu đài truyền hình tin tức đầu đề, sở hữu trang web cổng thông tin đầu bản đầu đề, đều bị ngươi bị tập kích sự kiện chiếm cứ .” Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Phỏng chừng ngày mai các đại báo chí cùng tạp chí đầu bản đầu đề, cũng sẽ là lần này sự kiện.”

Matthew không chút do dự nói,“Thêm một ngọn đuốc, ta muốn mưu cầu lớn nhất ích lợi.”

Helen - Hermann nhìn Matthew liếc nhìn, nói,“Ta hiện tại tin tưởng ngươi khôi phục bình thường .”

Nghe nói như thế, Matthew nháy mắt không nói gì, tiếp kịp phản ứng, nói,“Ta thiếu chút nữa bị xử lý, mạo sinh mệnh nguy hiểm mới phóng đổ ba danh khủng bố phần tử.” Hắn xắn ống tay áo, đối Helen - Hermann lung lay,“Ngươi xem, ta cánh tay đều trầy da tím tái ! trả giá lớn như vậy đại giới, ta lợi dụng chuyện này làm bản thân tuyên truyền không quá phận đi?”

“Không quá phận.” Helen - Hermann tựa hồ hoàn toàn tán đồng hắn mà nói,“Hợp tình hợp lý.”

Nàng nói thẳng,“[ Fast and Furious 4] sắp phát hành, Independence Day lịch phát hành còn có ngươi diễn viên chính [ G.I. Joe: Rise of Cobra ], ta sẽ cùng với Disney cùng Paramount liên hệ, bọn họ khẳng định thực thích hâm nóng hiện tại tin tức.”

Matthew không có nói thêm nữa, loại sự tình này dù cho hắn bên này không chủ động liên hệ, Disney cùng Paramount cũng bất quá bỏ qua như thế hảo tuyên truyền cơ hội.

Trở lại Horner trang viên, Matthew đưa đi Helen - Hermann, chuyên môn mở ra máy tính nhìn nhìn.

Quả nhiên, về lần này sự kiện tin tức cùng đưa tin, tại trên hệ thống mạng chỉ có thể dùng phô thiên cái địa đến hình dung, lúc ấy quá nhiều truyền thông phóng viên chụp xuống tương quan hình ảnh, chỉ riêng là trên youtube hiện trường video, liền có hai ba mươi phiên bản nhiều.

Mở ra TV, phàm là tin tức kênh, liền có về việc này đưa tin, như là CNN cùng tứ đại công cùng TV võng, vẫn có phóng viên đóng tại cảnh cục, bệnh viện cùng nam Buena Vista đường cái, rõ ràng là muốn làm một lần truy tung đưa tin.

Đến ngày hôm sau, càng nhiều truyền thông phản ánh lại đây, đặc biệt là báo chí truyền thông, bắt đầu trường thiên mệt độc đưa tin.

Helen - Hermann cùng Disney cùng Paramount liên hệ sau, này hai nhà công ty cũng gia nhập tiến vào, này đối phần mình phát hành điện ảnh tuyên truyền phi thường có lợi.

“Yết bí: Matthew - Horner bởi vì hiệp trợ cảnh sát phá hoạch buôn lậu thuốc phiện án kiện, mà tao ngộ Mexico buôn lậu thuốc phiện trả thù !”

“Ngươi ta bên cạnh chân chính anh hùng -- Matthew - Horner !”

“Vì ngươi hiện ra một chân thật Matthew - Horner: Đi ra màn ảnh lớn Matthew - Horner như cũ là anh hùng !”

“Chúng ta thiết huyết anh hùng -- Matthew - Horner !”

Nhiều như vậy hiện trường video đặt ở mạng internet, truyền phát tại trên TV, sở hữu hết thảy, đều khiến công chúng minh bạch, Matthew - Horner năm trước làm một kiện phi thường rất giỏi sự tình, hơn nữa bởi vậy mà lọt vào trả thù, bất quá tiến đến trả thù khủng bố phần tử, chẳng những không có thành công, còn bị Matthew bổ dưa thái rau phóng ngã.

Video lực ảnh hưởng quá lớn, mấy ngày này trên truyền thông tiêu điểm chỉ có một, đó chính là Matthew.

Này cũng khiến Matthew thanh thế đạt tới một đỉnh phong.

Lấy Twitter và Facebook cầm đầu trên mạng xã hội, Matthew tin tức càng là trực tiếp xoát bình.

Sự kiện trực tiếp ảnh hưởng đến chính là sắp phát hành [ Fast and Furious 4], Bắc Mĩ các đại thương nghiệp viện hệ đều gia tăng chiếu phim [ Fast and Furious 4] số cụm rạp, này bộ phim sẽ lấy 4400 nhiều gia rạp chiếu phim siêu đại quy mô tại Bắc Mĩ phát hành.

Cùng lúc đó, cụm rạp phương cũng liên hợp Disney, trước tiên mở ra [ Fast and Furious 4] Bắc Mĩ tuần đầu dự thụ, vỏn vẹn một ngày thời gian, dự bán vé phòng liền tiếp cận 1800 vạn dollar.

Fan điện ảnh phân phân tại trên mạng xã hội nhắn lại, tỏ vẻ khẩn cấp muốn nhìn thấy Matthew ở trong phim nhân vật.

Matthew bên này, cơ hồ đem sự kiện có khả năng mang đến tuyên truyền hiệu quả phóng tới lớn nhất.

Sau đó, hắn chuẩn bị tạm thời rời đi Bắc Mĩ, lại lọt vào Helen - Hermann cường liệt phản đối.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 753: TiếNg Trung Kí Tên

Horner trang viên phòng khách bên trong, Braun - Williams xem xem Matthew, lại xem xem Helen - Hermann, này giằng co không khí khiến hắn có chút không được tự nhiên, nói,“Không có việc gì mà nói, ta trước đi ra ngoài?”

Matthew khoát tay,“Đi thôi.”

Sự kiện phát sinh sau ngày hôm sau, Braun - Williams liền từ Hawaii chạy về Los Angeles.

Thực ra Matthew cũng ý thức được , nhóm người kia khả năng là chuyên môn chọn Braun - Williams không ở thời gian động thủ.

“Los Angeles huyện cảnh cục cùng liên bang điều tra cục còn tại truy tra có hay không lọt lưới nhân.” Helen - Hermann nhìn thấy Braun - Williams rời đi, nói,“Hiện tại nguy hiểm cảnh báo còn chưa giải trừ, ngươi đi một xa lạ quốc gia rất mạo hiểm !”

Nàng nâng kính mắt,“Ta cho rằng nên hủy bỏ Thái Bình Dương bờ bên kia hành trình.”

Matthew lắc đầu,“Của ta hành trình sớm xác định, bên kia hơn mười ngày trước liền bắt đầu tuyên truyền tạo thế, nếu ta lỡ hẹn, phản đối ảnh hưởng quá lớn.”

Giống hắn như vậy Hollywood ngôi sao, nếu không thể tuân thủ hứa hẹn,[ Fast and Furious 4] mang đến chỉ sợ cũng là phản đối hiệu ứng .

Helen - Hermann ít có kiên trì nói,“Bên kia thị trường rất lớn, tương lai tiền cảnh cũng rất rộng lớn, này mấy đều chưa sai. Vấn đề là, ngươi an toàn so này mấy càng trọng yếu !” Nàng nhìn chằm chằm Matthew,“Ngươi xảy ra vấn đề, thị trường cùng lợi nhuận đều là bong bóng.”

Matthew lại lắc đầu,“Helen, ngươi không lý giải Thái Bình Dương bờ bên kia.”

“Ta xác thật không lý giải.” Helen - Hermann bình thản nói,“Ta không cho rằng bên kia sẽ so với Los Angeles, so Beverley sơn trang còn an toàn.”

Matthew bỗng nhiên cười, chỉ chỉ chính mình, nói,“Giống ta như vậy danh nhân cùng công chúng nhân vật, đi Thái Bình Dương bờ bên kia, không cần nhất lo lắng chính là an toàn vấn đề.”

Helen - Hermann nhíu mày, vừa muốn mở miệng, Matthew dựng thẳng lên ngón tay đối với hắn lắc lắc,“Bên kia là toàn thế giới trị an tốt nhất quốc gia chi nhất, càng lấy nhiệt tình đãi khách mà nổi tiếng, giống ta như vậy ngoại lai công chúng nhân vật, an toàn luôn luôn đều không là vấn đề.”

Nếu là ở bên kia đều có thể gặp được cùng loại Thiên Sứ trù tính công ty cửa như vậy tập kích, phỏng chừng trên địa cầu sớm liền bùng nổ đại chiến thế giới .

[ Fast and Furious 4] cử hành toàn cầu lần đầu đô thành, phỏng chừng tùy tiện tìm con phố đi ra, đều so đấu vài lần phật lợi sơn trang an toàn.

Matthew nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Hiện tại bên này rất loạn, ta đi đến nơi nào đều là phóng viên cẩu tử vây quanh, qua bên kia cũng có thể im lặng một chút.”

Mấy ngày này, chờ ở so trang viên bên trong, hắn cũng trước tiên làm rất nhiều Thái Bình Dương bờ bên kia hành chuẩn bị công tác, đến lúc đó khẳng định có thể dọa rớt đầy đất nhãn cầu.

“Được rồi.” Helen - Hermann gặp Matthew kiên trì, cũng không phản đối nữa, nói,“Nhất định phải chú ý an toàn.”

“Ta biết.” Matthew nhẹ nhàng gật đầu.

Ngày đó tình huống, đổi xúc động nhân, sớm liền tìm thương cùng buôn lậu thuốc phiện đối bắn, nhưng hắn đầu tiên nghĩ đến vẫn là né tránh nguy hiểm, nếu không phải bị bất đắc dĩ, cũng sẽ không tự mình xuống sân.

Loại sự tình này, lao ra , sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, chung quy viên đạn không có mắt.

Gần nhất này hai ngày, truyền thông đều giống như điên rồi truy tung đưa tin, liên Horner trang viên đại môn đều đổ , hắn fan điện ảnh cùng phấn ti càng là người người đều giống đánh hăng tiết như vậy, cả ngày đi theo phía sau hắn.

Đi Thái Bình Dương bờ bên kia, này mấy đều có thể ném đến sau đầu.

Los Angeles cẩu tử lại lợi hại, dám chạy đi Thái Bình Dương bờ bên kia làm bừa? Phân phút trục xuất về nước.

Còn có rất nhiều truyền thông muốn phỏng vấn hắn, bất quá Matthew tại Helen - Hermann đề nghị dưới, tất cả đều cự tuyệt .

Có nhiều như vậy video tư liệu, dư luận hoàn toàn thiên hướng về hắn bên này, lúc này không cần hắn đứng ra nói cái gì, để tránh cho người lưu lại cố ý hâm nóng xấu ấn tượng.

Hiện tại cục diện, cũng căn bản không cần hắn ở trên truyền thông nói cái gì.

Bởi vì nhiệt độ đầy đủ bạo bằng, trừ Disney cùng Paramount ngoài, hắn một ít hợp tác phương nhìn thấy có thể có lợi, cũng tại lấy việc này làm tuyên truyền.

Điển hình nhất chính là bôn trì, Mercedes Benz gần nhất quảng cáo thượng, đột nhiên gia tăng “Bôn trì là an toàn lựa chọn” Như vậy quảng cáo ngữ.

Hiện trường trong video, chiếc Benz kia thương vụ xe thay Matthew ngăn cản vô số viên đạn, cứ việc đạo tặc sử dụng đại uy lực AK súng trường, lại không có một phát viên đạn có thể xuyên thấu xe Benz thể.

Chiếc Benz kia thương vụ xe không thể tránh khỏi trở thành võng hồng.

Nghe nói gần nhất hai ngày đặt mua đồng khoản xe nhân gia tăng mãnh liệt.

Đương nhiên, bôn trì phương diện khẳng định sẽ không công khai cấp Matthew kia chiếc thương vụ xe là đặc biệt định chế phiên bản.

Thậm chí trên mạng còn có một truyền lưu độ rất rộng video, phân tích Matthew ngày đó từ đầu đến chân xuyên đều là Armani.

Ngay cả không có đem Matthew trở thành đệ nhất đại ngôn nhân Rolex, cũng lặng lẽ ở sau lưng phát lực, lấy ra Matthew hiện trường cổ tay (thủ đoạn) hình ảnh, đặt ở trên mạng xã hội.

Matthew lúc ấy trang sức là Rolex Hắc Thủy quỷ.

Này mấy đều tại lửa cháy thêm dầu, kết quả là Matthew bản thân cũng là lớn nhất kẻ được lợi chi nhất.

Bất quá, chuyện như vậy, Matthew nói cái gì đều không tưởng lại đến một lần.

Cho nên, hai ngày sau, hắn ném Bắc Mĩ còn tại hỗn loạn dư luận mặc kệ, cưỡi quốc tế chuyến bay, chạy tới Thái Bình Dương bờ bên kia kia tòa kinh đô thành.

Chẳng sợ đầu trọc còn có đồng đảng lọt lưới, hắn còn không tin , liền Mexico buôn lậu thuốc phiện cái loại này tra tra, dám đến loại này thành thị nháo sự?

Tuyệt đối phân phút liền bị miểu thành tro.

Cự ly [ Fast and Furious 4] toàn cầu lần đầu thức tiền một tuần, Matthew chạy tới Thái Bình Dương bờ bên kia.

Đô thành sân bay, mấy trăm danh tuổi trẻ nam nữ tụ tập tại sân bay khách quý xuất khẩu vị trí, một điều biểu ngữ cũng bị các nàng kéo lên, hồng để bạch tự trung tiếng Anh đối lập, có vẻ dị thường bắt mắt.

Nếu lại sớm một vài năm, sân bay bảo an khẳng định sẽ xua đuổi đi các nàng, hôm nay chỉ cần người sáng suốt đều có thể nhìn ra đến, này chỉ là một đám phấn ti, chạy tới nơi này nghênh đón thích ngôi sao mà thôi.

Có không ít qua lại vội vàng lữ khách, chú ý tới tranh treo dọc thượng trung văn danh tự, cùng với giơ áp phích bên trên hình ảnh, không khỏi có chút ngạc nhiên, vị kia Hollywood siêu cấp cự tinh, sẽ xuất hiện ở địa phương này?

Có lẽ là từ chúng tâm lý, cũng có lẽ là tưởng xem xem đến từ bờ bên kia siêu cấp ngôi sao, tụ tập ở trong này người càng lúc càng nhiều.

“Đi ra , đi ra .”

Nghe được đồng bạn truyền đến tin tức, một vị nữ fan điện ảnh lập tức nhìn về khách quý xuất khẩu vị trí.

Bốn danh bảo tiêu hộ vệ dưới, Matthew đẩy hành lý xe, đi theo tiến đến tiếp cơ công tác nhân viên, hướng về xuất khẩu vị trí đi, hắn sắc mặt phi thường bình tĩnh, chỉ là có điểm hảo kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây.

Từng, hắn bởi vì bần cùng, chưa có tới qua tòa thành thị này.

Cùng Walt Disney ở bên này công tác nhân viên một đường hướng về phía trước, Matthew không có nói qua bất cứ nói, bất quá nhìn thấy sân bay lối ra thời điểm, bỗng nhiên sinh ra một ý tưởng.

Hay không sẽ hướng hắn tại Bắc Mĩ như vậy, có phấn ti lại đây tiếp cơ đâu?

Dựa theo từng lý giải tình huống đến cân nhắc, giống Daniel - Day-Lewis hoặc là Sean Penn linh tinh diễn viên, ở bên này thụ chúng phi thường hữu hạn, ngược lại là Tom - Cruise, Johnny - Depp cùng Leonardo - DiCaprio đẳng thương nghiệp ngôi sao, có được tương đối rộng khắp phấn ti.

Hắn có thể nói là hiện tại Hollywood tối hồng thương nghiệp ngôi sao , hay không sẽ ở bên này cũng có hàng loạt phấn ti?

Hẳn là có đi? Matthew điểm ấy tự tin vẫn phải có, bất quá hay không sẽ có người tiếp cơ liền không đáng nói .

Đạp ra sân bay lối ra, tươi đẹp dương quang có chút chói mắt, Matthew theo bản năng che dưới ánh mắt, sau đó thấy được tụ tập tại xuất khẩu phụ cận đám người.

Đại đại ra ngoài hắn đoán trước, nơi này thế nhưng tụ tập hơn trăm người đội ngũ, trong đó không thiếu còn cao giơ hắn áp phích, phảng phất tại chờ đợi hắn đến.

Matthew có điểm kích động, nguyên lai hắn lực ảnh hưởng, sớm liền truyền đến bên này.

Đặc biệt là cái kia cao cao treo lên biểu ngữ, khiến hắn hơi có chút tự đắc.

“Matthew - Horner, chúng ta yêu ngươi !”

“Matthew ! Matthew ! Matthew......”

Đám người đột nhiên bộc phát ra chỉnh tề tiếng hô, Matthew nhanh chóng cười hướng bên kia phất tay, lần này lại đây là vì đặt nền móng a.

Đương nhiên muốn cấp bên này các fan điện ảnh lưu lại một ấn tượng tốt.

“Thấy được sao? Thấy được sao?” Trong đám người một nữ hài hưng phấn hô,“Bạch Tuyết, ngươi xem đến sao? Matthew tại đối với chúng ta vẫy tay !”

Gọi là Bạch Tuyết nữ hài đầy mặt kích động,“Hắn nhìn thấy chúng ta ! thấy được a !”

Một nháy mắt này, một loại khó có thể ngôn dụ thỏa mãn cảm, tràn ngập tại toàn thân trên dưới.

Nói lên, nàng rất sớm liền chú ý tới Matthew - Horner, có một năm đi Hongkong thời điểm, nhìn [ Cướp biển vùng Caribbean ], tiểu thợ rèn là như thế kinh người, như thế hấp dẫn nhân ánh mắt.

Đương nhiên, kia anh tuấn bề ngoài cùng dương cương khí chất, càng thêm mê người.

Từ sau đó, nàng lý giải đến toàn thế giới lớn nhất điện ảnh nhà máy Hollywood, biết một thanh danh hiển hách cự tinh.

Nàng bắt đầu điên cuồng thu thập về hắn hết thảy, báo chí, tạp chí cùng điện ảnh, thậm chí là một ít quốc nội rất khó mua được nhân vật garage kit.

Đến tận đây, nàng mới hiểu được, sinh hoạt tại xa xôi Thái Bình Dương bờ bên kia Matthew - Horner là cỡ nào xuất sắc, phảng phất toàn bộ thế giới đều vì hắn mà khuynh đảo.

Nàng rất thỏa mãn, bởi vì hắn mà đi đến cùng nhau fan điện ảnh các bằng hữu cũng rất thỏa mãn, các nàng thần tượng rất kiệt xuất , nghe nói Mĩ quốc truyền thông đã bắt đầu dùng ‘Vĩ đại’ đến hình dung hắn .

Duy nhất tiếc nuối, chính là hắn ly các nàng quá mức xa xôi , Thái Bình Dương đại biểu không chỉ là cự ly, còn có giữa hai quốc gia phức tạp quan hệ.

Bởi vậy, các nàng chưa bao giờ dám hi vọng xa vời có thể nhìn thấy hắn, chỉ có thể thông qua các loại hình ảnh đến thưởng thức hắn tinh xảo diễn xuất.

Nhưng mà, liền tại mấy tuần trước, nàng ở tòa thành thị này truyền thông, công bố [ Fast and Furious 4] toàn cầu lần đầu thức khách quý danh sách, làm nam chính Matthew - Horner rõ ràng tại liệt !

Các nàng rốt cuộc gặp được Matthew - Horner bản nhân.

“Có thể...... Có thể, kí tên sao?”

Matthew từ trong đám người trải qua khi, nghe được trầy trật tiếng Anh, nói chuyện là một buộc tóc đuôi ngựa nữ hài.

“Ngươi hảo.” Hắn tiếp nhận nữ hài trong tay bút mực, đổi trung văn hỏi,“Có thể biết được tên của ngươi sao?”

Bạch Tuyết hoàn toàn không hề nghĩ đến Ryan thế nhưng sẽ nói trung văn, thoáng sửng sốt sau, nhanh chóng nói,“Ta...... Ta gọi Bạch Tuyết.”

“Màu trắng bạch, tuyết rơi tuyết?” Matthew hỏi một câu, nhìn thấy nữ hài ngốc ngốc gật đầu, dùng bút tại kí tên bản trên viết tiếp theo câu lời khấn -- lóng lánh Bạch Tuyết giống nhẹ nhàng ngọc hồ điệp tại phiên phiên bay múa.

Cuối cùng, lại ở bên dưới ký lên Matthew hai Hán tự.

Bạch Tuyết hoàn toàn sửng sốt, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình thế nhưng có thể được đến như vậy một phần đặc thù kí tên, đây là Matthew - Horner viết ra đệ nhất phân trung văn kí tên đi?

Chính mình lần này thật đến đáng giá, chẳng những chính mắt gặp được thần tượng, còn cùng hắn trò chuyện vài câu, thậm chí còn được đến như vậy một phần đặc thù lễ vật, nói ra đi...... Không, xem xem chung quanh đồng bạn đi, ánh mắt đều đỏ !

Không được, chính mình nhất định phải bảo vệ tốt này phân trân quý lễ vật !

Ai muốn dám cùng ta giành, ta liền cùng hắn liều mạng ! Bạch Tuyết nhìn về phía chung quanh trong ánh mắt, rõ ràng mang theo loại này ý vị.

Lại nhanh chóng tại mấy tấm áp phích bên trên ký xuống đại danh, Matthew đem bút mực hoàn cho cái kia nữ hài, tại sân bay bảo an khai đạo dưới, chui vào ô tô, cách cửa sổ xe đối bên ngoài đám người liên tục phất tay, cuối cùng biến mất ở sân bay ngoại trên đại đạo.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 754: Thân Phận Aura

Đi đến vào ở đô thành khách sạn, Walt Disney ở bên này người phụ trách đã chờ ở trong khách sạn .

Matthew lại đây phía trước, cùng Disney đề không thiếu có lợi cho tuyên truyền mở rộng yêu cầu, phỏng chừng Disney phương diện cũng rất cảm thấy hứng thú, trên cơ bản tất cả đều ứng xuống dưới.

“Ngươi hảo, Horner tiên sinh.”

Khách sạn trong đại sảnh, một vị mang ánh mắt trung niên nhân nói,“Ta là Sean - đường.”

“Ngươi hảo, Đường tiên sinh.” Matthew cùng hắn nắm tay, lại khách sáo vài câu.

Lần này lại đây, không chỉ là tuyên truyền [ Fast and Furious ] series, đồng thời cũng là tại tạo ra Matthew - Horner này phẩm bài.

Tương lai, nếu vô số Trung Quốc người xem nghe được Matthew - Horner tên này, có thể giống Schwarzenegger linh tinh nghe nhiều nên thuộc, kia không thể tốt hơn , nếu là giống như Nicolas Cage ở bên này như vậy được hoan nghênh, kia liền càng tốt .

Lại nói, hắn có không ít Tiên Thiên ưu thế, tỷ như là bộ dạng phi thường soái ngạnh hán, bình thường nam nhân tựa hồ càng hẳn là thích hắn loại này dương cương khí mười phần ngôi sao, mà không phải tương lai kia vài đám ẻo lả.

Đương nhiên, Hollywood động tác cự tinh tầng này aura, rất nhiều thời điểm phi thường dễ dùng.

Sean - đường trực tiếp tiến vào chủ đề, nói,“Kế tiếp, ngươi có một ngày một đêm điều chỉnh sai giờ thời gian, chúng ta theo sau tại lần đầu thức tiền, làm một hồi đại hình mở rộng quảng bá hoạt động, ngươi muốn nhân chúng ta đã tìm đến lựa chọn tốt nhất, hắn mười hai giờ sau, sẽ đến khách sạn cùng ngươi hội hợp.”

Matthew gật gật đầu, nói,“Hảo, cám ơn.”

Hi vọng hắn không phải rất ngốc, tại do chuyên nghiệp nhân sĩ giáo thụ dưới, đột kích một phen có thể có tiến bộ.

Sean - đường lúc này đưa qua một tấm danh thiếp,“Horner tiên sinh, ở bên này ngươi có chuyện có thể tùy thời đánh ta điện thoại.”

Matthew trịnh trọng tiếp nhận đến,“Có một số việc khả năng sẽ phiền toái ngươi.”

Sean - Đường Tiếu cười,“Không cần khách khí.”

Này mấy đều là Disney tổng bộ chuyên môn yêu cầu .

Hắn tiếp lại đem một phần hành trình biểu giao cho Matthew,“Đây là lần đầu thức tiền của ngươi nhật trình biểu, ngươi xem xem.”

Matthew tiếp nhận đến nhìn lướt qua, nói,“Không thành vấn đề.”

Cự ly toàn cầu lần đầu thức còn có một tuần, cuối cùng trong khoảng thời gian này là tuyên truyền mở rộng mấu chốt, trong đó trọng yếu nhất một hồi hoạt động, là Trung Ảnh tập đoàn cùng Disney đại Trung Hoa khu an bài tại đô thành điện ảnh học viện truyền thông cùng fan điện ảnh gặp mặt hội.

Nghe nói bên này quốc gia đài truyền hình cũng sẽ chụp phóng viên lại đây tham gia, còn sẽ tại điện ảnh kênh truyền bá ra.

Mặt khác, mấy cổng thông tin trang web lớn đều sẽ phái người lại đây tham gia, trong đó tân lang võng, chim cánh cụt võng cùng tìm hồ ly võng đẳng trang web còn sẽ lấy đồng bộ video phương thức tiến hành hiện trường trực tiếp.

Đây cũng là Matthew coi trọng nhất một hồi hoạt động, từ Disney cùng Trung Ảnh tập đoàn kế hoạch khởi, hắn liền bắt đầu tưởng một ít có thể bị bên này người xem nhanh chóng nhận hơn nữa tán thành tuyên truyền hoặc là nói ra vẻ phương thức.

Nói trắng ra là, như cũ là bán nhân thiết.

Chỉ cần nhân thiết lấy lòng , hắn tuyệt đối có thể trở thành này biên lão bằng hữu.

Cùng Matthew giải thích vài câu hành trình sự, Sean - đường rất có ánh mắt, nhìn thấy Matthew đường dài lữ hành uể oải, nói,“Horner tiên sinh, ngươi trước nghỉ ngơi, có chuyện ta lại với ngươi liên hệ.”

“Hảo.” Matthew gật gật đầu,“Chúng ta bảo trì câu thông.”

Một hồi xuất sắc tuyên truyền mở rộng hoạt động, cần đại lượng trước chuẩn bị công tác, này mấy cần Disney phương diện phối hợp.

Sean - đường cáo từ rời đi, Matthew xong xuôi vào ở thủ tục, trực tiếp đi cao tầng xa hoa căn hộ, bởi vì sai giờ cùng đồng hồ sinh học quan hệ, hắn mệt đến mức có chút không thể mở mắt ra được, vẫn là cố gắng vẫn duy trì thanh tỉnh, chung quy bên này hiện tại là ban ngày.

Kế tiếp còn có một loạt quảng bá hoạt động, lưu cho hắn điều chỉnh sai giờ thời gian không nhiều.

Matthew cố ý mở ra máy tính tìm tìm, không có tìm đến muốn gì đó, niên đại này weibo cùng Wechat cũng không có xuất hiện, bên này mạng xã hội còn bị vây ở khởi bước giai đoạn.

Ngẫm lại từng cái kia niên đại, liên tầng chót người đều ngoạn weibo cùng Wechat, nếu có thể lợi dụng mạng xã hội làm tuyên truyền, đặc biệt là hắn như vậy một Hollywood ngôi sao, lấy phi thường tiếp địa khí phương thức làm tuyên truyền, thêm đầy đủ phía sau màn thôi động, phỏng chừng rất nhanh liền có thể trở thành một danh siêu cấp võng hồng.

Thậm chí, hắn có thể lộng weibo, tìm bên này trước mắt tối hồng nữ ngôi sao,@ một chút nàng weibo, like lưu một khỏa hồng tâm, nói không chừng nháy mắt liền có thể dẫn bạo toàn bộ internet.

Đáng tiếc, weibo còn chưa xuất hiện a.

Này phương án chỉ có thể chờ đợi tiếp theo đến bên này thời điểm sử dụng .

Có lẽ đẳng weibo xuất hiện hơn nữa có đầy đủ lực ảnh hưởng, hắn có thể khai weibo tài khoản, bảo trì cùng bên này fan điện ảnh câu thông, nói không chừng cũng có thể trở thành một đại V đâu?

Đóng lại máy tính, đi đến căn hộ phòng khách bên cửa sổ sát đất, Matthew lẳng lặng nhìn này tòa dị thường chen chúc thành thị trung ngựa xe như nước.

Đây là một tòa xa lạ lại quen thuộc thành thị.

Xa lạ, là vì hắn từng đến hiện tại thêm cùng nhau, cũng là một lần tới nơi này.

Quen thuộc, còn lại là tại vô số màn hình TV trung, từng nhìn đến tòa thành thị này chi tiết cùng toàn cảnh.

Nơi này là đô thành trung tâm, đứng ở trước cửa sổ sát đất, mơ hồ có thể nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Tử Cấm thành.

Matthew nhìn một hồi, trở lại phòng khách trung ngồi xuống, phân biệt cấp Helen - Hermann cùng Bella - Anderson đánh một cuộc điện thoại, mặc dù ly khai Los Angeles cái kia hỗn loạn chi địa , nhưng không có khả năng ném công tác mặc kệ.

Cự ly [ Fast and Furious 4] phát hành còn có một tuần, lúc trước lợi dụng từ thiện hiệu ứng tuyên truyền, hiệu quả vốn là không sai, hấp dẫn rất nhiều người chú mục, mà lần này sự kiện bùng nổ cùng truyền thông dư luận theo vào, triệt để khiến [ Fast and Furious 4] nhiệt độ đạt tới sắp núi lửa bùng nổ tình cảnh.

Điểm này, trực tiếp thể hiện tại [ Fast and Furious 4] Bắc Mĩ tuần đầu box office dự thụ mặt trên.

Trước mắt, này bộ phim Bắc Mĩ tuần đầu box office dự thụ đã tiếp cận 3000 vạn dollar, cự ly phim chính thức phát hành còn có một tuần, rất nhiều người đều xem hảo này phim sẽ sáng tạo tân box office dự thụ ghi lại.

Ngoài ra, nghiệp nội cùng phần đông thị trường điều tra cơ cấu đều dự trắc [ Fast and Furious 4] Bắc Mĩ tuần đầu box office sẽ tiếp cận thậm chí vượt qua một ức dollar.

Trước mắt hồi hộp là có thể vượt qua một ức dollar bao nhiêu.

Không chút nào khoa trương nói,[ Fast and Furious ] series đã bị cứu sống .

Bên này box office có thể có bao nhiêu?

Matthew cảm giác có thể có ba bốn ức nhuyễn muội tệ liền tương đương rất giỏi .

Mười ức liền không dùng trông cậy vào , lấy bên này hiện tại thị trường dung lượng, quá khó .

Phỏng chừng cũng liền cuối năm James - Cameron kia bộ siêu cấp đại tác có thể làm đến đi? Mặc dù có tương đương cường tin tưởng, nhưng Matthew sẽ không bành trướng đến cho rằng [ Fast and Furious 4] có thể cùng người gian điện ảnh ngang ngửa.

Đơn giản đổ qua sai giờ, Matthew chính thức mở ra ở bên này tuyên truyền hành động.

Ban đầu hoạt động, do Disney đại Trung Hoa khu cùng Trung Ảnh tập đoàn an bài, đều là chút tương đối thông thường hạng mục, Matthew đi trước Tử Cấm thành chuyển chuyển, lại trèo lên Trường Thành làm hồi hảo hán, lưu lại đại lượng ảnh chụp, làm truyền thông tuyên truyền vật liệu.

Sau đó, đi toàn tụ đức ăn vịt nướng, còn nếm nếm thuần khiết mì xào tương.

Từng giới hạn trong kinh tế năng lực, này mấy hắn cũng là lần đầu tiên ăn đến chính tông.

Hệ thống mạng cùng phần đông giải trí trên truyền thông, mấy ngày này đều có thể nhìn thấy Matthew thân ảnh, hắn bao giờ cũng là cùng bên này một ít dấu hiệu tính văn hóa kiến trúc đồng thời xuất hiện.

Bất quá, Matthew trừ sân bay kí tên khi, không có lại nói qua trung văn, bởi vì hắn muốn tại một cũng đủ lớn trường hợp, sáng tạo một hồi cự đại kinh hỉ.

Bên này fan điện ảnh, người xem, thậm chí tuyệt đại bộ phận người thường vẫn là rất thuần phác , đương một mũi cao mắt sâu gia hỏa, có thể nói một ngụm lưu loát trung văn khi, mang đến kinh hỉ cùng đồng tình cảm có thể nghĩ.

Thực ra Matthew đại khái có thể ý thức được, bên này kinh tế cao tốc phát triển quật khởi sau, dân chúng có một loại rất ít có người đi nói lại chân thật tồn tại tâm lý -- được đến thế giới tán thành.

Loại này tâm lý chẳng sợ mười năm sau như cũ tồn tại.

Tỷ như hắn từng xem mỗ đài dạ hội thời điểm, thấy được vô số Hắc thúc thúc thân ảnh.

Luận cùng thân phận, địa vị cùng danh khí, sở hữu ở bên này các Hắc thúc thúc thêm vào cùng một chỗ, cũng so ra kém Matthew.

Trung Ảnh tập đoàn cùng Disney đại Trung Hoa khu đối với [ Fast and Furious 4] tuyên truyền trung, công khai tuyên dương Matthew thân phận, cũng không phải là một Hollywood ngôi sao đơn giản như vậy.

Rất nhiều trên truyền thông, đối với Matthew thân phận giới thiệu đều là như vậy : Nổi tiếng Hollywood diễn viên cùng người sản xuất, xí nghiệp gia, ức vạn phú hào, từ thiện gia, hoạt động xã hội gia cùng Liên Hiệp Quốc thân thiện đại sứ.

Này mấy thân phận, mỗi một đều có thể khiến Matthew nhiều gia tăng một vòng aura.

Trải qua nhiều năm cố gắng, Matthew không lại là một đơn thuần Hollywood ngôi sao, mà là một chân chân chính chính cao bức cách xã hội nhân vật nổi tiếng.

Chân chính cao cách điệu không phải dựa vào kia vài không bao nhiêu nhân quan chú tiểu chúng điện ảnh xoát đi ra , đừng nói phóng tới toàn thế giới , phóng tới Bắc Mĩ cũng không có bao nhiêu nhân quen thuộc, khúc cao không vui bức cách thoạt nhìn rất cao, nhưng loại này cao chỉ giới hạn trong một vòng nhỏ.

Matthew loại này có được kiên cố đại chúng cơ sở cùng vững chắc nhân thiết nhân vật nổi tiếng, mới là chân chính cao bức cách.

Hắn mỗi tiếng nói cử động tại toàn thế giới phạm vi bên trong đều có khả năng sẽ mang đến ảnh hưởng.

Liên tục hai ngày như chạy show hoạt động sau, lần này tuyên truyền hành đi tới trọng yếu nhất một trạm, cũng là Matthew tự nhận là tối có thể xuất sắc một giai đoạn.

Một phổ thông chủ nhật buổi chiều, Matthew đi vào kinh đô điện ảnh học viện đại lễ đường, cùng kinh đô điện ảnh học viện học sinh, fan điện ảnh quần thể cùng truyền thông phóng viên hội tụ nhất đường, chuẩn bị tâm tình điện ảnh cùng Hollywood đẳng phương diện đề tài.

Bởi không phải tại Bắc Mĩ, trận này hoạt động có chút giai đoạn là thiết lập hảo, nhưng có chút giai đoạn, đặc biệt là fan điện ảnh cùng điện ảnh học viện học sinh hỏi bộ phận, rất nhiều vấn đề Matthew cũng không có hạn chế rất nghiêm khắc.

Chung quy ở bên này đọc qua thư, hắn biết trường học phương diện khẳng định sẽ có hội các học sinh có yêu cầu, hạn chế các học sinh quá mức mẫn cảm vấn đề.

Matthew chỉ yêu cầu một điểm, hỏi không cần đề cập chính trị phương diện.

Tuy rằng Hollywood luôn luôn liền không rời xa qua chính trị, hắn hôm nay cũng là Hollywood có danh bạch tả nhân vật chi nhất, nhưng ở bên này lung tung đàm luận chính trị đề tài, dứt khoát rất ngu xuẩn .

Kinh đô điện ảnh học viện phương diện cũng cho hồi phục, học sinh vấn đề chủ yếu vẫn là vây quanh Hollywood cùng điện ảnh sản nghiệp tiến hành.

Về phần truyền thông phóng viên, Matthew ngược lại là không phải như thế nào lo lắng, bởi vì đã xác định đầu tư một tân Disney nhạc viên, Disney cùng bên này đang đứng ở tuần trăng mật kỳ, truyền thông sẽ không tại Disney tổ chức hoạt động thượng làm khó dễ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 755: Người Thành Công Có Tu Dưỡng

Cự ly gặp mặt hội còn có một giờ, có thể dung nạp mấy nghìn người kinh đô đại lễ đường cũng đã ngồi đầy , phía trước nhất một hàng, kia vài truyền thông phóng viên dựng lên trường thương đoản pháo, rậm rạp dày đặc giống như rừng cây như vậy, mà tại bọn họ phía sau điện ảnh học viện học sinh cùng phổ thông fan điện ảnh quần thể, không ít người trong tay đều cầm Matthew áp phích.

Gần nhất này vài năm, Matthew diễn viên chính rất nhiều điện ảnh đều tiến cử , có lẽ rạp chiếu phim bồi dưỡng fan điện ảnh số lượng không phải quá nhiều, nhưng trên hệ thống mạng khắp nơi đều có đạo bản, thật khiến rất nhiều người nhận thức Matthew - Horner tên này.

Hôm nay Tom - Cruise còn không có hoãn qua khí đến, Leonardo - DiCaprio chuyên môn trùng kích Oscar tốt nhất nam chính, Brad - Pitt thương nghiệp kêu gọi lực bình bình, Will - Smith tự [ The Pursuit of Happyness ] sau lại vô lực tác, Nicolas Cage dĩ nhiên đọa lạc......

Có lẽ ngay cả Matthew chính mình đều chưa ý thức được, hắn đã là Hollywood tại toàn cầu có lực ảnh hưởng nhất thương nghiệp ngôi sao .

Hollywood điện ảnh ở trên mảnh thị trường này, chân chính có thể toàn quốc phạm vi truyền bá , thực ra đều là đại chế tác thương nghiệp điện ảnh, đặc biệt là phim hành động.

Được người ta tán thành nhất Hollywood ngôi sao, cũng là Stallone, Schwarzenegger cùng Tom - Cruise đẳng động tác ngôi sao.

Ngay cả ở bên này mạc danh được hoan nghênh Nicolas Cage, được hoan nghênh cũng không phải bởi vì hắn lấy qua Oscar tốt nhất nam chính, mà là chín mươi niên đại kia một loạt có thể nói kinh điển phim hành động.

Đây là thị trường hiện thực trạng huống, không phải ôm Oscar tốt nhất nam chính nói chính mình bức cách rất cao liền có thể thay đổi .

Đương nhiên, tại học viện phái trong mắt, Matthew hình tượng không hẳn rất tốt.

“Hắn kỹ xảo biểu diễn không được.”

Điện ảnh học viện một vị tuổi khá lớn lão sư ngồi ở tương đối dựa vào phía trước trên vị trí, đối một danh thoáng tuổi trẻ chút đồng sự nói,“Tại Hollywood, Matthew - Horner kỹ xảo biểu diễn cũng chính là Tom - Cruise cái loại này tiêu chuẩn, loại này thương nghiệp ngôi sao, đối với chúng ta dạy học giúp không lớn.”

Thoáng tuổi trẻ lão sư không như vậy xem, nói thẳng,“Ngươi lời này, biểu diễn ban các học sinh sẽ không tán thành.” Hắn nhìn nhìn bố trí đổi mới hoàn toàn đại lễ đường chủ tịch đài,“Biểu diễn ban học sinh muốn làm không phải diễn viên, mà là ngôi sao.”

Nghe nói như thế, tuổi khá lớn lão sư nháy mắt không nói gì, biểu diễn ban các học sinh muốn là cái gì, bọn họ này mấy làm lão sư làm sao có khả năng không lý giải?

“Bọn họ muốn làm là ngôi sao.” Thoáng tuổi trẻ lão sư còn nói thêm,“Hiện tại, toàn thế giới làm điện ảnh diễn viên, giống như không ai so Matthew - Horner càng có danh đi?”

Tuổi khá lớn lão sư gật gật đầu, muốn nói thế giới phạm vi bên trong tối hồng điện ảnh ngôi sao, trừ Matthew - Horner còn có ai?

Hắn quay đầu mắt nhìn, học viện các học sinh đều đang nhìn chủ tịch đài bối cảnh tường trung ương Matthew - Horner avatar nghị luận phân phân, hệ khác học sinh hoàn hảo điểm, biểu diễn hệ các học sinh nóng bỏng nhất.

Trong đó hâm mộ dù là ai đều có thể nhìn ra được đến.

“Mượn qua, mượn qua.”

Một buộc tóc đuôi ngựa nữ hài vội vã chạy tới, nhìn thấy bằng hữu vẫy tay, nhanh chóng ngượng ngùng cười cười, từ đám người trung gian chen qua,“Ngượng ngùng, phiền toái qua một chút.”

Phí hơn nửa ngày kình, nàng mới đến bằng hữu bên kia.

“Bạch Tuyết, ngươi đến muộn.”

Bằng hữu lấy ra trên một chỗ ngồi túi sách, oán giận nói,“Ngươi biết ta cho ngươi chiếm này tòa, áp lực lớn bao nhiêu sao?”

“Này không gặp đến kẹt xe sao?” Bạch Tuyết nhanh chóng ngồi xuống, từ túi sách bên trong móc ra một bình nước khoáng, đưa cho đồng bạn,“Cám ơn ngươi, của ta Ny Ny đại mỹ nữ.”

Gọi là Ny Ny nữ hài bộ dạng phi thường xinh đẹp, tiếp nhận nước khoáng, vặn mở uống một ngụm, nói,“Ta thiếu hảo đại nhân tình, mới cầu đến này hai chỗ ngồi !”

Bạch Tuyết vội vàng cười nói,“Ta biết, ta biết, quay đầu ta mời ngươi ăn hảo hảo.”

Khi nói chuyện, nàng chung quanh nhìn nhìn, đại lễ đường sớm ngồi đầy , hiện tại liên hành lang bên trong đều chật ních nhân, nếu không phải mấy cái phía trước hành lang đều mắc máy quay phim, phỏng chừng chủ tịch trước đài đều sẽ trạm mãn nhân.

“Matthew thật lớn lực ảnh hưởng a.” Nàng nói thầm,“Những người này đều là đến xem Matthew .”

Ny Ny thu hồi nước khoáng, nói,“Này không lời vô nghĩa sao? Matthew - Horner a ! Hollywood siêu cấp đại ngôi sao ! ngươi biết không? Ta tại truyền thông đại học đồng học đều điên rồi, rất nhiều người đều cầu mỗ mỗ cáo gia gia tìm quan hệ, liền vì hôm nay có thể đi vào đến tận mắt chứng kiến xem Matthew - Horner.”

Nàng bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, hỏi,“Bạch Tuyết, ngươi không phải lấy đến Matthew - Horner kí tên sao?”

Bạch Tuyết mở ra bao, đem kí tên bản móc ra đến, khoe ra như vậy nói,“Ngươi xem xem đi, rất đặc biệt úc.”

“Có thể có cái gì đặc biệt?” Ny Ny mở ra kí tên bản, nhìn thấy trên trang đầu tiên kí tên, trừng lớn ánh mắt,“Đây là Matthew - Horner kí tên?”

“Đúng vậy? Có vấn đề?” Bạch Tuyết cố ý nói.

Ny Ny thẳng lắc đầu,“Có lầm hay không a, đây là trung văn ! sẽ không là ngươi chính mình viết đi?”

Bạch Tuyết rất chăm chú nói,“Đây chính là Matthew - Horner kí tên.”

Ny Ny biết bằng hữu không phải cố lộng huyền hư nhân, lập tức mở ra miệng rộng,“Hắn sẽ trung văn? Ngươi là nói Matthew - Horner hội trung văn?”

Này cũng quá khó có thể tin tưởng đi? Hàng này mang theo lời chúc kí tên, tự viết được tuy rằng không xinh đẹp, nhưng cũng xưng được với quy chỉnh, có mấy cái người nước ngoài có thể viết dễ nhìn như vậy Hán tự? Đặc biệt hắn vẫn là Hollywood ngôi sao !

Sử dụng mạng internet mà nói, này cũng quá huyền huyễn đi?

“Hắn tiếng phổ thông nói được phi thường lưu loát.” Bạch Tuyết lúc này đầy mặt đều là sùng bái,“Ta nghe hẳn là không thể so đại sơn sai.”

Loại này sùng bái không phải không có đạo lý , ngược lại không phải nàng khiếp sợ một người nước ngoài có thể lưu loát nói trung văn, chung quy có đại sơn đẳng rất nhiều tiền lệ, cũng không về phần đến khiếp sợ tình cảnh, mà là một Hollywood đứng đầu đại minh tinh, có thể nói một ngụm lưu loát trung văn, thuyết minh cái gì?

Thuyết minh hắn chăm chú học tập qua này quốc gia ngôn ngữ, thích này quốc gia văn hóa.

Loại này đồng tình cảm, để người phát ra từ nội tâm cảm giác hắn là trên trình độ nhất định chính mình nhân, mà không phải đến từ Thái Bình Dương bên kia triệt triệt để để ngoại nhân.

Liền tại Ny Ny cùng Bạch Tuyết nghị luận thời điểm, đại lễ đường trung đột nhiên vang lên âm nhạc, nguyên bản ồn ào huyên náo tiếng nghị luận nhất thời ngừng lại.

Nổi tiếng người chủ trì Trần đại đầu đi lên chủ tịch đài, một phen thông lệ lời dạo đầu sau, lớn tiếng nói,“Phía dưới cho mời Hollywood cự tinh Matthew...... Horner !”

Hậu trường chỗ cửa ra, Matthew sớm chuẩn bị hoàn tất, nghe được đại đầu người chủ trì thanh âm, lập tức bước đi lên chủ tịch đài, vừa đi còn vừa cười đối phía dưới vẫy tay.

Rất phổ thông tu thân T-shirt cùng quần bò, cộng thêm một đôi giày thể thao trang điểm, vừa có thể đột xuất dáng người, lại có vẻ thân dân, còn có trên mặt treo chân thành nhiệt tình tươi cười, càng thêm hiện ra nam tính dương cương chi mĩ, này mấy đều sẽ khiến nhân tâm sinh hảo cảm.

Matthew nháy mắt cho người lưu lại vô cùng tốt ấn tượng đầu tiên.

Đại lễ đường trung bộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay.

“Matthew, ngươi là lần đầu tiên đến đi?” Trần đại đầu ở phía sau đài cùng Matthew từng có ngắn ngủi trao đổi, lúc này dùng là trung văn, nàng chỉ chỉ chủ tịch đài bên dưới, nói,“Cho chúng ta bên này người xem làm xuống tự giới thiệu đi.”

Khán giả nhìn trên vũ đài hai người, có chút kỳ quái, Trần đại đầu nghe nói tiếng Anh nói thực lưu loát? Như thế nào ngốc hồ hồ dùng trung văn hỏi? Hiện trường cũng không có nhân phiên dịch? Ngươi cùng này người nước ngoài chẳng phải là kê đồng áp giảng? Hắn có thể nghe hiểu được sao?

“Mọi người hảo, phi thường cao hứng đi đến đô thành, đi đến đô thành điện ảnh học viện.” Matthew một ngụm trung văn nói phi thường lưu loát,“Có thể đứng ở trong này, ta phi thường vinh hạnh.”

Đại lễ đường trung nháy mắt lặng ngắt như tờ, rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng.

Biểu diễn hệ tuổi khá lớn lão sư cùng thoáng tuổi trẻ lão sư hai mặt nhìn nhau, đây là gì tình huống?

Người trước còn theo bản năng ngoáy tai, tựa hồ hoài nghi chính mình xuất hiện huyễn nghe.

Thoáng tuổi trẻ lão sư nghiêng đầu, nhìn trên đài chủ tịch Matthew, này mẹ nó không sai a, chính là một mũi cao mắt sâu người nước ngoài !

Ny Ny cũng ngây ngẩn cả người, vừa nghe Bạch Tuyết nói còn không cảm giác, hiện tại chính tai nghe được, dứt khoát không thể tin được, này Matthew - Horner một ngụm lưu loát trung văn, xác thực có đại sơn trình độ.

Nói nàng tại truyền thông đại học một ít đồng học, tiếng phổ thông đều chưa này Hollywood ngôi sao nói lưu loát.

Này tính sao thế này?

Nếu hắn giống đại sơn như vậy, thường niên chờ ở bên này, ngược lại cũng không ngoài ý muốn, vấn đề là gã này rõ ràng lần đầu tiên lại đây được rồi?

Bạch Tuyết cười tủm tỉm xem xem Matthew, lại xem xem Ny Ny, lại xem xem chung quanh đều tại bị vây ở ngây người trạng thái người khác, phá lệ vui vẻ.

Tưởng ngày đó tại sân bay, nàng cũng là loại này phản ứng, có vẻ người khác cũng hảo không đến nơi nào đi.

Bên cạnh bằng hữu, nhất tâm tưởng nổi tiếng làm đại ngôi sao Ny Ny, còn không phải bị trấn trụ?

Đại lễ đường quỷ dị im lặng hai giây, Matthew rất vừa lòng loại này hiệu quả, tiếp tục lấy lưu loát trung văn nói,“Làm xuống tự giới thiệu. Ta gọi Matthew, mã đáo thành công mã, tu dưỡng tu !”

Hắn nói là ta gọi, mà không phải ta là, hai câu này hàm nghĩa cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống nhau.

Hơn nữa này trung văn danh căn bản không cần đứng lên bếp nấu, trực tiếp dùng dịch âm tự thích hợp nhất, hơn nữa nghe vào tai phi thường giống chân chính trung văn danh tự.

Lại đây phía trước, Matthew liền cảm giác tên của hắn trời sinh liền mang theo vài phần trung văn lực tương tác.

Liên tiếp hai đại câu lưu loát tiếng phổ thông nói ra khỏi miệng, lễ đường trung rất nhiều người đều phản ứng lại đây, chung quy trung văn nói phi thường lưu loát người nước ngoài phía trước cũng có không thiếu.

Những người này sửng sốt, là vì ai tưởng không đến một vị Hollywood đại minh tinh, có thể đem trung văn nói được như vậy hảo.

Matthew không đợi đại lễ đường trung nhân tất cả đều kịp phản ứng, ngay sau đó còn nói thêm,“Tên của ta, dùng trung văn đến giải thích, đại khái là như vậy ý tứ.”

Hắn cố ý lộ ra đầy mặt xán lạn tươi cười, nói đùa nói,“Một có tu dưỡng thành công nhân.”

Lời này vừa ra, hiện trường rất nhiều người đều không ngưng cười lên.

Matthew cố ý hỏi,“Ta trung văn trình độ hữu hạn, như vậy bản thân lý giải không thành vấn đề đi?”

Hoa --

Đại lễ đường trung bộc phát ra mãn đường tiếng cười, nhưng này tiếng cười không phải châm chọc cùng đùa cợt, tất cả đều là thiện ý tiếng cười.

“Này người nước ngoài rất đậu !” Tuổi khá lớn lão sư nói nói,“Này giải thích có ý tứ !”

Niên kỉ thoáng tiểu lão sư cũng cười nói,“Này Hollywood ngôi sao đặc biệt, trung văn nói chính gốc, còn sẽ khai trung thức vui đùa.”

Mặt sau một điểm vị trí, Ny Ny cười đến ngửa tới ngửa lui, che miệng lại vừa cười vừa nói,“Cười chết ta ! không được, muốn cười chết ta , này Matthew - Horner rất có ý tứ .”

Tiếng cười truyền khắp lễ đường đồng thời, không biết nơi nào vang lên tiếng vỗ tay, tiếp tiếng vỗ tay giống như như thủy triều vang lên, kéo dài không thôi.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 756: Dừng Ngứa Không Cầu Người

Trận này gặp mặt hội, không chỉ hiện trường đến hàng loạt truyền thông phóng viên, còn thông qua nhiều gia trang web đối ngoại trực tiếp, ngay cả Matthew chính mình cũng không có nghĩ đến, có rất nhiều võng dân thông qua mấy cổng thông tin trang web lớn trực tiếp, nhìn thấy Matthew một ngụm lưu loát trung văn lượng tướng.

So với qua lại mặt khác đến bên này làm hoạt động nước ngoài ngôi sao, Matthew nháy mắt liền kích phát netizen nhiệt tình.

“Này Hollywood ngôi sao rất đặc biệt a !” Chim cánh cụt trên mạng có người tại trực tiếp trang trong khung bình luận mặt nhắn lại,“Hắn tiếng phổ thông nói được so với ta đều lưu.”

Có người nói tiếp,“Muốn hay không xem bề ngoài chỉ nghe thanh âm, ta còn tưởng ta đồng bào đâu.”

“Không giống nhau a, không giống nhau.” Càng ngày càng nhiều nhân nhắn lại,“Các ngươi ai gặp qua tiếng phổ thông nói được như vậy hảo ngoại quốc ngôi sao? Quốc nội kia vài xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ không tính a.”

“Không có !”

“Không có !”

“Này Matthew - Horner là hạt tử thải -- độc nhất phân a !”

Nhưng mà, kinh hỉ vừa mới bắt đầu, Matthew làm đại lượng chuẩn bị, vì chính là thắng được bên này người xem hảo cảm.

“Ngươi trung văn nói được như vậy hảo a.” Trần đại đầu thấu thú,“Chuyên môn luyện qua?”

Matthew cười nói,“Đúng vậy, chuyên môn luyện qua.”

Trần đại đầu xoay người trước mặt Matthew,“Ngươi sẽ nói, sẽ viết sao?”

“Hội điểm.” Matthew cố ý có vẻ phi thường chân thành,“Lúc trước được đến thông tri, nói là muốn tới bên này làm hoạt động, chuyên môn luyện qua vài ngày.”

Hắn nhìn về phía chủ tịch đài bên dưới,“Làm cho mọi người có thể tán thành ta nha.”

Chủ tịch dưới đài lại là một trận thiện ý tiếng cười.

“Khôi hài, thân hòa, có thể nói lưu loát trung văn.” Ny Ny điểm đầu nói thầm,“Thoạt nhìn lại đặc biệt chân thật......”

Nàng như có sở ngộ,“Trách không được có thể trở thành toàn thế giới tối hồng điện ảnh ngôi sao.”

“Ngươi nói cái gì?” Bạch Tuyết không nghe rõ.

Ny Ny cười nói,“Ta quyết định với ngươi như vậy, trở thành Matthew - Horner fan điện ảnh.”

Hollywood a, đáng tiếc quá xa , hôm nay ở bên này đều chưa hỗn xuất đầu đến, tưởng hướng Hollywood phát triển căn bản không có khả năng.

Trên đài chủ tịch, Trần đại đầu nghiêng đại đầu, nhìn Matthew, nói,“Muốn hay không hiện tại viết viết xem xem.”

“Ngươi đây là muốn cho ta xấu mặt a?” Matthew thâm trầm trầm mặc hai giây,“Kia liền...... Luyện luyện đi.”

Hắn đề cao thanh âm,“Bút, mặc, giấy, nghiễn, mang lên !”

Chủ tịch dưới đài lại là một mảnh sững sờ, liên bút mực giấy nghiễn đều gọi được ra đến? Ngươi thật sự là Hollywood ngôi sao? Gạt người đi?

Các phóng viên trước hết kịp phản ứng, một đám hưng phấn ghê gớm, đặc biệt là kia vài giải trí phóng viên, phảng phất thấy được tiền mặt như vậy hưng phấn.

Như vậy ngôi sao đưa tin đi ra ngoài, phân phút chính là chú ý điểm a !

Không nói khác, tương lai một tháng tiền nhuận bút cùng tiền thưởng không cần sầu .

Lập tức có hai công tác nhân viên, đem nhất trương bàn gỗ trên giá chủ tịch đài, sau đó có bốn danh MC bày lên bút mực giấy nghiễn.

“Được không?” Trần đại đầu hỏi.

“Không thành vấn đề.” Matthew hoạt động cổ tay, chọn lựa một sợi lông bút, chững chạc đàng hoàng nói,“Ta chuyên môn luyện qua.”

Đây là hắn tỉ mỉ làm chuẩn bị chi nhất, lại đây sau còn cố ý tìm chuyên gia tăng mạnh luyện tập qua, không cầu có thể viết bao nhiêu hảo, chỉ cần không phải quá khó coi là được.

Cũng không có người sẽ đối với hắn xoi mói.

“Oa......”

Nhìn thấy Matthew cầm lấy bút lông trám mặc, đại lễ đường trung phát ra một trận kinh hô.

Này Hollywood ngôi sao, hôm nay cho người ta kinh hỉ thật sự nhiều lắm.

Thẳng thắn giảng, nếu không phải từng có một điểm cơ sở, gần nhất lại chuyên môn luyện qua, Matthew cũng sẽ không ngoạn loại này đa dạng, chung quy đừng nói người nước ngoài , liền tính là bên này nhân, cũng không mấy cái có thể viết hảo bút lông tự .

Trần đại đầu tạm thời buông xuống chủ trì công tác, chạy đến bên cạnh bàn đảm đương lên Matthew lâm thời trợ thủ.

Matthew động tác rất nhanh, tại mấy nghìn người nhìn chăm chú dưới, thu phục đệ nhất phân, sau đó phía sau đứng lễ nghi tiểu thư vẫy vẫy tay, có hai lễ nghi tiểu thư lập tức tiến lên, chờ đợi nét mực hơi làm, một trái một phải cầm lấy nhất trương hoành điều giấy đỏ.

“Matthew !”

“Matthew a......”

Chủ tịch đài bên dưới truyền đến một trận hỗn độn thanh âm.

Từ này mấy thanh âm trong, cũng không khó phân biệt ra, giấy đỏ thượng là “Matthew” Hai chữ.

Tuy rằng chữ viết chưa nói tới hảo xem, còn có điểm xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng một người nước ngoài viết thành như vậy, cũng không dễ dàng.

Matthew không có đình, rất nhanh lại viết xong nhất trương, mặt khác hai danh lễ nghi tiểu thư lại đây, lại cầm lấy đến triển lãm, lần này số lượng từ càng nhiều -- Fast and Furious !

Ny Ny trực tiếp hết chỗ nói rồi, này tính chuyện gì? Một Hollywood ngôi sao, viết ra bút lông tự, so nàng viết đều hảo xem.

“Không mang theo như vậy đả kích nhân a.”

Phía trước có điện ảnh học viện học sinh tại kêu rên,“Đây là một giả người nước ngoài đi?”

Bên cạnh có người phụ họa,“Ta hoài nghi hắn là xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ.”

Bạch Tuyết hừ một tiếng, lầm bầm lầu bầu,“Thiếu kiến thức.”

Tại nàng này phấn ti trong mắt, Matthew làm cái gì đều là rất bình thường .

Trần đại đầu kề bên nhìn một lần Matthew viết ra tự, phi thường hợp với tình hình nói,“So với ta viết bút lông tự hảo.”

Matthew khiêm tốn nói,“Chê cười.”

“Ta xác định .” Trần đại đầu đối với công tác nhân viên làm thủ thế, ý bảo bọn họ đem bút mực giấy nghiễn triệt hạ đi,“Ngươi nghiên cứu qua chúng ta văn hóa, đúng không?”

Matthew gật đầu,“Ta lúc còn rất nhỏ liền tiếp xúc qua, thâm hậu nội tình để người mê muội, cho nên ta vẫn chú ý.”

Trần đại đầu tiếp tục dựa theo trình tự đi,“Ta đây lại khảo khảo ngươi.”

“Đừng quá khó.” Matthew cười nói.

Trần đại đầu ngược lại nhìn về phía chủ tịch dưới đài người xem, nói,“Ta chuẩn bị mấy thứ, này liền để người mang lên, mọi người không cần nhắc nhở Matthew, hảo không hảo?”

“Hảo !” Chủ tịch dưới đài khán giả cảm xúc đã hoàn toàn bị điều động lên đến.

Rất nhanh, có công tác nhân viên lấy đến ba thứ, đặt ở chủ tịch đài bàn bên trên.

“Hoa......”

Đại lễ đường trung lại bộc phát ra một trận tiếng cười.

“Ta dựa vào, này Trần đại đầu !” Bạch Tuyết nhịn không được nói,“Đây không phải cố ý khó xử người sao?”

Trên bàn bên trái đệ nhất kiện rõ ràng là trúc chế phẩm, dải dài hình trúc phiến phía trước là một gấp khúc thủ trảo; Đệ nhị kiện đơn giản nhất, hai căn thật dài chiếc đũa; Đệ tam kiện là bình thủy tinh nhỏ, bên trong màu xanh chất lỏng.

“Mở bàn cược , mở bàn cược !”

Chim cánh cụt trang web trực tiếp mặt trên, trong khung bình luận loạn thành một đống,“Ta đổ Matthew - Horner một kiện đều không nhận thức !”

Có người cùng nói,“Có thể nhận thức một kiện, chính là chính gốc trung phương thông !”

“Các ngươi quên ?” Có người nhắc nhở,“Hắn liên bút mực giấy nghiễn đều biết, bảo không chuẩn liền nhận ra này mấy.”

Vũ đài phía trước, đến từ các tạp chí lớn phóng viên một đám tập trung tinh thần, cầm ra hoàn toàn chuyên nghiệp tinh thần, thẳng thắn giảng, hôm nay làm này mấy hoạt động, không tính là đặc biệt, đặt ở quốc nội ngôi sao trên người, thí đều không là.

Nhưng đặt ở Matthew - Horner như vậy một Hollywood cao nhất đại minh tinh trên người, đối với quốc nội độc giả cùng người xem đến nói, tuyệt đối có như đạn hạt nhân lực sát thương.

Ngay cả như vậy một tại Mĩ quốc tại toàn thế giới, đều có thân phận, có địa vị cùng có ảnh hưởng lực xã hội nhân vật nổi tiếng, cũng tích cực học tập bên này văn hóa, không vừa vặn thuyết minh chúng ta tự thân cường đại sao?

Trên đài chủ tịch, Trần đại đầu kéo Matthew đi đến trước bàn, nói,“Này tam dạng là chúng ta bên này đặc sản, mời nói ra chúng nó tác dụng.”

Matthew nhìn thoáng qua, mấy thứ này thật sự lơ lỏng bình thường, không nói tiền hai loại, chỉ riêng đệ tam kiện chính là hắn đi ra ngoài lữ hành thiết yếu thuốc hay a !

Hắn trước cầm lấy bên trái trúc chế phẩm, lại lời gì cũng không có nói, trực tiếp cầm nó thò đến sau lưng, làm ra trảo dương động tác.

“Ta choáng......”

Có người xem chống đỡ không nổi ,“Người này làm cái gì a, này đều biết.”

“Xong, xong, ta thua.”

Mạng internet một mảnh nghị luận phân phân, hiện trường nhân cũng đều vò đầu bứt tai, này Hollywood ngôi sao đối với chính mình bên này hiểu được không khỏi nhiều lắm đi?

Nói sẽ không là bên này phái đến Hollywood nằm vùng đi?

“Này không làm khó được ta.” Matthew biểu hiện đặc biệt thoải mái tự tại, phảng phất ở nhà như vậy,“Đây là cây gãi ngứa.”

Hắn giơ lên cây gãi ngứa, nhắm ngay chủ tịch dưới đài lung lay,“Chữa ngứa không cầu nhân a !”

Lời này vừa ra, liên Trần đại đầu đều sửng sốt , bởi vì ba thứ trước đó không có câu thông qua, là nàng tự tay chọn lựa .

Nàng xem xem Matthew, này thật là Mĩ quốc lão?

Matthew cầm lấy hai căn không biết cái gì đồ gỗ chiếc đũa, kẹp tại trong tay khoa tay múa chân một chút, nói,“Đây là chiếc đũa, ta ăn trung cơm thời điểm thường xuyên dùng.”

Nhìn thấy Matthew ngón tay linh hoạt đùa nghịch hai căn chiếc đũa, đại lễ đường trung người đều hết chỗ nói rồi, liên cây gãi ngứa đều nhận thức, chiếc đũa loại này truyền lưu độ tương đối rộng khắp vật dụng hàng ngày, lại càng không cần nói .

Matthew buông đũa, cầm lấy tiểu hào bình thủy tinh, nói,“Đây là ta thích nhất trung thức thương phẩm chi nhất.”

Trần đại đầu tựa hồ không tin Matthew nhận thức này trung dược thuốc bào chế,“Đây là cái gì?”

“Tinh dầu !” Matthew cố ý mở ra, ngửi ngửi,“Rất chính tông tinh dầu.”

Nếu tinh dầu loại này hắn may mắn vật đều xuất hiện , kia vừa lúc mượn tinh dầu đề tài, chế tạo tin tức điểm.

Matthew rất chăm chú nói,“Phi Châu, đặc biệt là nóng bức Đông Phi cùng Bắc Phi địa khu, chỗ đó nhân phi thường thích tinh dầu. Ta vài lần đi Phi Châu khảo sát nạn dân, nhi đồng cùng phụ nữ sinh tồn trạng huống, tinh dầu cùng dầu cù là đều là thiết yếu phẩm, mỗi lần cũng sẽ mua rất nhiều đưa tặng cho chỗ đó nhân, xua đuổi con muỗi hiệu quả vô cùng tốt.”

“Oa......”

Có người sợ hãi than,“Nguyên lai này không chớp mắt vật nhỏ, vẫn là Hollywood đại minh tinh yêu nhất a.”

“A, đúng.” Matthew còn nói thêm,“Ta đưa tặng tinh dầu cùng dầu cù là sau, Phi Châu mấy cái bằng hữu theo ta nói qua dầu cù là trừ nhãn thượng sử dụng ngoài, hắn còn phát hiện một loại hoàn toàn mới sử dụng.”

Trần đại đầu phối hợp hỏi,“Cái gì sử dụng?”

Matthew nhìn nàng một cái, tiếp ngược lại nhìn về phía chủ tịch đài bên dưới,“Các ngươi muốn biết sao?”

“Tưởng !”

“Nhanh lên nói đi !”

“Đừng thừa nước đục thả câu a !”

Chủ tịch đài bên dưới truyền đến một mảnh thúc giục thanh.

Đề tài đã hoàn toàn nghiêng, Matthew buông xuống tinh dầu, lấy vui đùa giọng điệu nói,“Cái kia mấy cái bằng hữu theo ta nói, nấu ăn khi sử dụng dầu cù là, tiêu độc sát trùng không dính nồi !”

Hống --

Lần này, đại lễ đường trung xem như sôi , đừng nói học sinh cùng fan điện ảnh, liên phía trước điện ảnh học viện lão sư cùng truyền thông các phóng viên, một đám đều cười đến gập eo.

Ai cũng không nghĩ tới, dầu cù là còn có loại công dụng này.

Matthew chỉ là nói đùa, không tưởng thật để người đi thử, thay chăm chú gương mặt, dặn dò nói,“Y dụng dược phẩm, muốn tuân lời dặn của thầy thuốc, đừng loạn dùng.”

[ về bút lông tự, ta mới trước đây trong trường học có chuyên môn chương trình học giáo qua. Về phần đột kích luyện tập, tham khảo Triệu lão sư, củng đồng chí chính miệng nói qua, Triệu lão sư không biết chữ, xuân vãn bút lông tự là Triệu lão sư trong khoảng thời gian ngắn đột kích luyện ra . Matthew viết khẳng định so ra kém Triệu lão sư, kém xa.]

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 757: Tán Đồng Cảm Giác

Này nơi nào là người nước ngoài a? Đừng nói là Hollywood ngôi sao, ba thứ này, e nước ngoài rất nhiều Hoa kiều đều không nhận thức a.

Tuy rằng không đến mức bởi vì này ngắn ngủi trò chơi, liền đem Matthew cho rằng là bên này lão bằng hữu, nhưng lễ đường trung phóng viên cùng người xem, cùng với ngồi ở màn hình máy tính phía trước netizen, lại đối Matthew có hảo cảm cùng cơ bản nhất tán thành.

“Rất rõ ràng a.” Cái kia tuổi khá lớn lão sư nói nói,“Này Hollywood ngôi sao thích chúng ta văn hóa, hơn nữa chuyên môn nghiên cứu qua.”

Niên kỉ hơi nhỏ lão sư nhẹ nhàng gật đầu,“Tiếng phổ thông nói được như vậy lưu, rất nhiều danh từ điển cố trương miệng liền đến, hắn một mũi cao mắt sâu Mĩ quốc lão, liền tính trước đó đột kích luyện tập, cũng không khả năng có hiệu quả tốt như vậy.”

Không biết vì sao, này hai người bỗng nhiên cảm giác trên đài chủ tịch Matthew - Horner thuận mắt nhiều.

Trên đài chủ tịch, vừa vài thứ kia đều triệt đi xuống, người chủ trì Trần đại đầu bắt đầu hoạt động kế tiếp giai đoạn, cũng là nàng cường hạng.

Hai trương sô pha đan nhân sô pha chuyển lên chủ tịch đài, Matthew cùng Trần đại đầu phần mình ngồi ở nhất trương mặt trên.

“Vừa kia vài, đều biểu hiện ra ngươi đối Đông Phương văn hóa phi thường lý giải, thậm chí là tinh thông.” Trần đại đầu không phải không có lấy lòng nói.

“Tinh thông chưa nói tới, chỉ là tiếp xúc qua một ít rất dễ hiểu gì đó.” Matthew từng ở trong này sinh hoạt qua, hiểu được càng nổi danh nhân tất yếu tại công chúng trường hợp thích hợp đê điệu đạo lý,“Đông Phương văn hóa rộng rãi tinh thần, có hơn năm ngàn năm tích lũy, phi thường rất giỏi.”

Lời này vừa ra, đại lễ đường trung người xem lại là một trận vỗ tay.

Từ ban đầu xuất hiện, trải qua một ít nhìn như ngoạn nháo trò chơi, lại đến hiện tại thăm hỏi, Matthew thủy chung biểu hiện thực khiêm tốn, không có một tia ngạo mạn, thân hòa phảng phất đô thành xuân phong như vậy.

Loại này nhân thiết rất phù hợp bên này tuyệt đại đa số người xem khẩu vị .

Tiếng vỗ tay rơi xuống, rất nhiều người lại có nghi hoặc, vì sao một Hollywood ngôi sao sẽ như vậy tinh thông trung văn cùng Đông Phương văn hóa, chẳng lẽ thật sự là ta quân đánh vào địch quân nằm vùng?

Xem này mũi cao mắt sâu bộ dáng cũng không giống a? Tuy rằng ánh mắt là hắc , tóc cũng tiếp cận màu đen, nhưng mũi cao mắt sâu, lăng giác phân biệt khuôn mặt, như thế nào cũng không giống ta phương đặc công a?

Nói là mĩ gian mà nói, cũng không khả năng, nhất Hollywood đại minh tinh, Mĩ quốc cao nhất xã hội nhân vật nổi tiếng, làm sao có khả năng là mĩ gian?

Trần đại đầu cũng có như vậy nghi vấn, cho nên vừa đúng đã hỏi tới phương diện này,“Matthew, ngươi chừng nào thì bắt đầu tiếp xúc trung văn? Ban sơ học tập là vì hứng thú, vẫn là mặt khác ?”

Nghe được này vấn đề, Matthew lại một lần nữa lộ ra nhiệt tình dào dạt tươi cười.

Vừa chỉ là khiến bên này nhân đối với hắn có tán thành, mặt sau hắn nhiều lắm cũng chính là có thể hưởng thụ đến Nicolas Cage đãi ngộ, nhưng hắn mục tiêu là Hollywood ở bên này lực ảnh hưởng lớn nhất một người !

Tốt nhất, hắn một người lực ảnh hưởng, so Tom - Cruise gia Arnold - Schwarzenegger lại thêm Nicolas Cage hợp nhau đến còn muốn lớn.

Này liền cần chung cực đồng tình, cũng cần đạn hạt nhân cấp bậc vũ khí.

May mắn, phía trước cái kia Matthew - Horner trời sinh liền mang theo loại này vũ khí, tránh khỏi hắn rất nhiều phiền toái.

“Ta lúc còn rất nhỏ liền tiếp xúc đến trung văn .” Matthew chậm rãi nói,“Đây là trời sinh hứng thú, ta học đặc biệt mau, cũng đặc biệt cảm thấy hứng thú, khả năng thật là trời sinh mang đến .”

Lễ đường trung người xem không quá minh bạch Matthew ý tứ, một đám mặt mang nghi hoặc.

Trần đại đầu cũng đồng dạng nghi hoặc, hỏi,“Ngươi ngôn ngữ thiên phú rất xuất sắc? Học tập năng lực đặc biệt cường.”

“Không phải.” Matthew cười lắc đầu,“Ta liền sẽ tiếng Anh cùng trung văn, tượng pháp ngữ cùng tiếng Đức linh tinh cũng học tập qua, căn bản học không được, ta học tập năng lực rất kém cỏi, trung học cũng không có đọc xong liền bỏ học .”

Khán giả càng nghi hoặc .

Matthew không lại thừa nước đục thả câu, nói thẳng,“Ta cảm giác đây là huyết mạch trời sinh mang đến . Ta có một bộ phận Hoa kiều huyết thống, tổ mẫu ta là Hoa nhân......”

Hoa --

Hiện trường không hề có điềm báo bộc phát ra một trận tinh lọc.

“Matthew - Horner là Hoa kiều?”

“Hắn có Hoa kiều huyết thống?”

“Quái không đợi hắn như vậy tinh thông trung văn đâu !”

“Nguyên lai là như vậy.”

“Trách không được, hắn là chúng ta nhân a.”

Trần đại đầu cũng lộ ra vài phần sửng sốt, làm một phi thường thiên giải trí nổi tiếng người chủ trì, nàng luôn luôn đều chưa nghe nói qua Matthew - Horner có Hoa kiều huyết thống.

Matthew còn nói thêm,“Tổ mẫu ta là một Hoa nhân, ta lúc còn rất nhỏ, tại nàng chỗ đó tiếp xúc đến trung văn, còn có rất nhiều đóng buộc chỉ trung văn bộ sách, mặt trên có rất nhiều về Đông Phương văn hóa giới thiệu, ta từ nhỏ liền phi thường cảm thấy hứng thú.”

Rất nhiều người nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng đột nhiên nhiều một loại mạc danh đồng tình cảm.

“Đáng tiếc, cha ta say rượu đánh bạc, tại tổ mẫu sau khi qua đời, đem kia vài thư tất cả đều bán đi đổi làm tiền đánh bạc .” Matthew không có nhiều lời, ở bên này truyền thống trong, công chúng trường hợp quá nhiều nghị luận trưởng bối là kiện phi thường không tốt sự tình,“Ta học tập trung văn vẫn không có kéo xuống, sau này đến Los Angeles, cũng thường xuyên đi Chinatown cùng người trao đổi.”

Matthew trước chỉ chỉ hai mắt của mình,“Của ta mắt đen.” Tiếp lại chỉ chỉ thâm tông gần như màu đen tóc,“Còn có tóc, phỏng chừng chính là di truyền tự tổ mẫu.”

Hắn nói này mấy đều là có chứng nhưng khảo , lời kiểu này không thể nói lung tung nhất khí, bằng không bị người bới ra đến, phát ra chính là phản hiệu quả .

Về phần Chinatown, hắn mỗi năm đều sẽ đi vài lần, trước mắt trang viên bên trong trung cơm đầu bếp, cũng là từ chỗ đó cam kết , lại càng không cần nói còn muốn mua ở nhà lữ hành thiết yếu thuốc hay tinh dầu .

Matthew xòe tay, nói,“Cho nên, ta trung văn trình độ không thể so tiếng Anh sai.”

Trần đại đầu liên tục gật đầu,“Ta vẫn rất kỳ quái, Matthew ngươi vì cái gì muốn học tập trung văn, hiện tại đã biết rõ .”

“Hắn thật là Hoa kiều?”

Mạng internet bên trên, một trời sinh liền biết nghi ngờ địa phương, có người phát biểu bất đồng cái nhìn,“Giả đi?”

“Ai biết được.”

Còn có người nói,“Ai trèo tường đi lão mĩ bên kia tra tra hắn gốc gác.”

Không qua bao lâu, có người liền thiếp ra một phần chi tiết tư liệu, này mấy đối với rất nhiều tinh thông internet kỹ thuật nhân cũng không khó tra, Matthew làm một Hollywood ngôi sao, Bắc Mĩ giải trí truyền thông sớm liền đem hắn bối cảnh tư liệu bạo vô liêu nhưng bạo .

Tư liệu trung, biểu hiện Matthew - Horner tổ mẫu xác thật là Hoa nhân.

Bắt đầu khi, còn có người tại hoài nghi, tiếp càng nhiều nhân lần lượt lấy đến phiên bản bất đồng tư liệu, này mấy tất cả đều chứng minh, từ nghiêm khắc trên ý nghĩa đến nói, Matthew - Horner là Hoa kiều cũng không sai.

Cứ việc lão mĩ bên kia căn bản không đem này coi trọng, chung quy giống Matthew như vậy con lai thật sự là nhiều lắm, bất quá phát hiện này khiến bên này nhân đối Matthew đồng tình cảm tiến thêm một bước tăng mạnh.

Matthew đối với này chung cực vũ khí lực sát thương, có đại khái nhận thức, bên này cùng lão mĩ xã hội quốc tình rõ ràng bất đồng, lão mĩ đó là di dân xã hội, nhưng bên này đối với huyết mạch đồng tình cảm cực kỳ cường liệt.

Mạch máu bên trong chảy chẳng sợ một tiểu bộ phận giống nhau huyết, thu hoạch được đãi ngộ đều sẽ rõ ràng bất đồng.

Hắn mơ hồ nhớ rõ từng nào đó Bắc Mĩ bóng rổ vận động viên, một liên trung văn đều nghe không hiểu nhân, liền bởi vì là Hoa kiều, lúc ấy ở bên này nhận đến chú ý, dứt khoát so siêu cấp cự tinh còn nhiều.

Loại tình huống này, đặt ở toàn thế giới đại đa số quốc gia đều rất phổ biến.

Matthew cũng vẫn tin tưởng, lúc này khiến hắn chân chính trở thành bên này lão bằng hữu.

Đại lễ đường trung không khí càng trở nên nhiệt liệt, Trần đại đầu cũng hợp thời đưa ra càng nhiều vấn đề, đặc biệt là về [ Fast and Furious 4] phương diện .

Chung quy, lần này gặp mặt hội nhất chủ yếu công tác vẫn là mở rộng này bộ phim.

“Ngươi tại [ Fast and Furious 4] trung nhân vật là một tay đua, bản thân cũng là bôn trì người phát ngôn.” Trần đại đầu cười hỏi,“Ngươi tới sau có hay không khảo sát bên này đua xe hoàn cảnh? Có hay không cảm thụ qua nơi này giao thông?”

Tòa thành thị này giao thông toàn cầu nổi tiếng, Matthew cười cười, nói,“Mấy ngày này, mỗi lần bị đổ ở trên đường thời điểm, ta liền bắt đầu cân nhắc vấn đề này. Nói thật, ta cảm giác chỉ có thể tiêu tiêu tiểu xe máy .”

Đại lễ đường trung tiếng cười tái khởi, đối với nơi này giao thông, thực ra mọi người như vậy bất đắc dĩ.

Trần đại hạng nhất tiếng cười ngừng lại, lại hỏi,“Từ trong trailer xem, bộ điện ảnh này có rất nhiều tràn ngập sức tưởng tượng cảnh hành động, còn đề cập rất nhiều quốc gia, khiêu chiến đại sao?”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Khiêu chiến thật sự rất đại a, rất nhiều địa phương đều có khiêu chiến. Nhưng ta cảm giác lớn nhất khiêu chiến đến từ,[ Fast and Furious ] đã quay chụp ba bộ, chúng ta trọng khải này series, khẳng định muốn siêu việt tiền tác, thứ bốn bộ muốn tranh thủ so đệ tam bộ hảo.”

Hắn còn nói thêm,“Tương lai chúng ta còn tưởng chụp thứ năm bộ hòa đệ sáu bộ, kia thứ năm bộ muốn so với thứ bốn bộ hảo, mà thứ sáu bộ, muốn so với phía trước ngũ bộ đều càng có tiến bộ.”

“Nghĩ tới cùng bên này điện ảnh nhân hợp tác sao?” Trần đại đầu hỏi ra một người xem đều rất cảm thấy hứng thú vấn đề.

“Có phương diện này kế hoạch.” Matthew rất tự nhiên nói,“[ Fast and Furious 4] bên trong, Ngô Ngạn Tổ biểu diễn một trọng yếu phi thường nhân vật, giữa chúng ta có nhiều cảnh quay chung, hắn phi thường xuất sắc.”

Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Tương lai, hi vọng này series có thể cùng bên này có càng nhiều hợp tác, ta cũng hi vọng có thể ở bên này quay chụp nhiệt huyết sôi trào đua xe hí.”

Trần đại đầu rất phối hợp,“Hi vọng chúng ta có thể sớm điểm nhìn thấy ngày đó.”

Bất quá, dưới đài rất nhiều nhân lại tại âm thầm lắc đầu,[ Fast and Furious 4] trailer sớm liền truyền phát , nếu kia vài đua xe hí đặt ở quốc nội chụp, khả năng sao?

Mạng internet, có người nhắn lại nói: Ta hiện tại tin tưởng gã này không phải chúng ta bên này phái qua nằm vùng , này đối với chúng ta quốc tình tuyệt không lý giải a.

“Đúng vậy, đúng vậy.”

Còn có người không ngừng nhắn lại phụ họa,“Ngoại quốc phi xa đảng tại chúng ta trên thổ địa bôn trì mà qua, cuối cùng còn không nhận đến trừng phạt, kia cũng quá giả .”

Matthew đương nhiên rất rõ ràng, lấy hiện tại điều kiện đến nói, ở bên này chụp mấy trường văn hí còn có thể, quay chụp đua xe linh tinh tiết mục, không nói ở bên này phát hành , e liên quay chụp cho phép chứng cũng lấy không được.

Đưa ra hợp tác đề tài, không chỉ là vì mánh lới, mà là chuẩn bị một ít chân tài thực liêu.

“Ta vẫn muốn cùng bên này có càng nhiều hợp tác, mở rộng quốc tế hóa chế tác.” Matthew ném ra kinh bạo mà nói,“Cho nên, ta chuẩn bị tại [ Fast and Furious 5] trung gia tăng một hoàn toàn mới nữ tính nhân vật, do bên này diễn viên đến xuất diễn.”

[ nhân vật chính có Hoa kiều huyết thống thiết lập đệ nhất chương liền có.]

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 758: Cao Đại Thượng Vấn Đề

Lời này vừa ra, đại lễ đường trung nháy mắt nổ tung nồi, rất nhiều người lúc này mới ý thức được, Matthew - Horner không chỉ là đến từ Hollywood diễn viên, vẫn là một nhà đầu tư cùng người sản xuất.

Trần đại đầu lập tức hỏi,“Xác định?”

“Xác định.” Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Fast and Furious đem thành lập một đại gia đình, của ta thiết tưởng trung, gia đình thành viên đến từ ngũ hồ tứ hải, thế giới các nơi.”

Hắn mắt nhìn vũ đài phía dưới,“Này danh diễn viên sẽ ở [ Fast and Furious 5] trù bị khi bắt đầu chọn lựa, cụ thể chọn lựa hình thức sẽ thông qua Disney trung văn trang web công bố, đang ngồi các vị, có hứng thú mà nói có thể báo danh, đi thể nghiệm một chút Hollywood sản xuất hình thức.”

Đại lễ đường trung lại một lần nữa ồ lên, lần này vô số người nghị luận phân phân.

Đặc biệt là điện ảnh học viện biểu diễn hệ các học sinh, một đám đều vô cùng nóng bỏng, tuy rằng đây là đi cho người đương vai phụ, nhưng có thể cho Matthew - Horner đương vai phụ, trở về cũng là cự đại tư bản.

“Chọn lựa nữ diễn viên?” Ny Ny ánh mắt đều tại tỏa sáng,“Có thể trực tiếp đánh vào Hollywood?”

Điều này sao có thể để người không động tâm đâu, chẳng sợ tại Hollywood điện ảnh trung biểu diễn vai phụ, cũng là đáng giá , quốc nội liền có tiền lệ, cái kia quốc tế trương, chẳng phải chính là tại Hollywood đánh một vòng tương du trở về, liền biến thành ngôi sao tuyến đầu sao?

Huống hồ, nàng vẫn là cấp Hollywood ngôi sao đả tương du.

Có thể cùng Matthew - Horner đáp hí, cơ hội so nàng hảo gấp mười lần tổng có đi? E đều không chỉ.

“Ny Ny, ngươi có thể đi thử xem.” Bạch Tuyết chọc a chọc nàng,“Ngươi không phải vẫn đang tìm cơ hội sao? Hollywood chọn lựa, hẳn là so quốc nội kia vài chướng khí mù mịt trong suốt đi?”

Nghe nói như thế, Ny Ny không đáp lại, nghe nói Hollywood loạn thất bát tao sự, một điểm đều không so quốc nội thiếu.

Nàng vẫn tưởng triều diễn viên thượng phát triển, vì thế làm không thiếu cố gắng, đáng tiếc thủy chung tìm không thấy thích hợp phương pháp, cự ly giấc mộng ngôi sao còn rất xa rất xa.

Ny Ny ánh mắt dừng ở chủ tịch đài Matthew - Horner trên người, người này tướng mạo xuất chúng, so quốc nội mấy cái đại chúng tình nhân cấp bậc nam ngôi sao hảo xem nhiều.

Tiếp, nàng nghĩ đến ở trên mạng internet xem qua rất nhiều về Matthew - Horner bát quái, người này sinh hoạt cá nhân nghe nói là Hollywood tối loạn nhân chi nhất......

Có lẽ này thật là một cơ hội.

Ny Ny cắn chặt răng, trong mắt lóe qua một tia bất đắc dĩ, liền tính có thể thông suốt đi ra ngoài, cũng không có dùng a.

Giống Matthew - Horner như vậy đại minh tinh, làm sao có khả năng là nàng như vậy tiểu nhân vật dễ dàng có thể tiếp xúc đến ?

“Làm sao, Ny Ny?” Bên cạnh Bạch Tuyết lại hỏi,“Ngươi không tính toán đi thử vận khí sao?”

Ny Ny nhìn thấy Bạch Tuyết, trong lòng vừa động, hạ giọng hỏi,“Bạch Tuyết, các ngươi không phải có Matthew - Horner fan tổ chức sao?”

Bạch Tuyết gật đầu,“Đúng vậy.” Nàng có chút tự hào nói,“Chúng ta nhân rất nhiều đâu.”

Ny Ny bất động thanh sắc, hỏi,“Các ngươi coi như là quốc nội lớn nhất Matthew - Horner fan tổ chức chi nhất , cùng Matthew - Horner bên kia không có hỗ động sao?”

“Có a.” Người hỏi là hảo hữu, Bạch Tuyết cũng liền không nghĩ nhiều,“Hôm nay buổi tối, chúng ta mấy cái sẽ đại biểu fan điện ảnh đưa cho Matthew - Horner một ít tiểu lễ vật.”

Nàng lấy di động ra nhìn nhìn thời gian,“Buổi chiều sáu giờ chúng ta tại đô thành khách sạn lớn tập hợp, sau đó Disney nhân mang chúng ta đi gặp Matthew - Horner.”

Nghe nói như thế, Ny Ny một bàn tay gắt gao nắm thành quyền đầu, bất quá ở mặt ngoài còn rất bình thường, chỉ là dùng tới biểu diễn ban luyện ra kỹ xảo biểu diễn, giả bộ một bộ nóng bỏng bộ dáng, khẩn cấp nói,“Bạch Tuyết, ta cũng tưởng trông thấy Matthew, đây cũng là của ta thần tượng nha !”

Bạch Tuyết có điểm khó xử,“Lâm thời gia tăng một người, khả năng......”

Ny Ny hai tay bắt lấy Bạch Tuyết cánh tay, nhẹ nhàng đung đưa lên,“Bạch Tuyết, cầu cầu ngươi , liền một lần này ! ta thật cũng thực thích Matthew - Horner ! ngươi liền mang ta đi nha, đi ta liền xem xem, không nói lời nào còn không được?”

“Này......” Bạch Tuyết còn đang do dự.

“Chúng ta mười năm hảo tỷ muội !” Ny Ny tiếp tục hoảng Bạch Tuyết cánh tay,“Ngươi liền giúp ta một lần này đi?”

Mắt thấy Ny Ny nhắc tới các nàng mười năm giao tình, Bạch Tuyết ngại mặt mũi, nói,“Ta liên hệ một chút lần này người phụ trách thử xem đi.”

Ny Ny tươi cười rạng rỡ,“Ngươi tốt nhất !”

Bạch Tuyết cười cười, lấy di động ra bắt đầu phát tin nhắn, liên hệ phấn ti bên này người phụ trách, xem có thể hay không lâm thời thêm người đi lên.

Ny Ny gặp trên đài chủ tịch Matthew - Horner cùng Trần đại đầu còn tại trò chuyện [ Fast and Furious 4] đề tài, bạo chút thông lệ tuyên truyền điểm đi ra, cũng liền đem tinh lực đặt ở Bạch Tuyết liên lạc được.

Bạch Tuyết cùng người liên tục phát năm sáu điều tin nhắn, cuối cùng thở dài, thùy tang mặt nói,“Người phụ trách đồng ý .”

“Quá tuyệt vời !” Ny Ny áp lực không chỉ kích động.

“Của ta kí tên bản không bảo đảm .” Bạch Tuyết lắc đầu,“Nàng muốn Matthew - Horner đệ nhất phân trung văn kí tên làm thù lao.”

Mất đi này phân kí tên, nàng cảm giác lòng đang đổ máu.

Ny Ny lại an ủi nói,“Không quan hệ, kí tên bản thượng kí tên là tặng cho ngươi , điểm ấy sẽ không thay đổi.”

Bạch Tuyết bất đắc dĩ cười cười,“Cũng chỉ có thể như vậy .”

Ny Ny thở ra nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên cảm giác chính mình có điểm quá phận, chung quy muốn đạt tới mục đích quá khó , thậm chí nàng khả năng cũng không có cùng Matthew - Horner nói chuyện cơ hội.

Nghĩ đến cơ hội, nàng nháy mắt buông xuống điểm ấy thấp thỏm, cơ hội đều là tranh thủ đến, không phải trên trời rớt xuống .

Nếu không đi tranh thủ, e hôm nay qua đi, liên nhìn thấy Matthew - Horner bản nhân cơ hội cũng không có .

“Làm Hollywood đỉnh đỉnh đại danh ngôi sao.” Trần đại đầu câu hỏi thanh âm truyền tới,“Danh lợi hay không sẽ khiến ngươi sinh ra một loại mất đi hồn nhiên cảm giác?”

Ny Ny ngẩn người, sau đó lắc đầu, có danh lợi, còn muốn hồn nhiên làm gì? Có đầy đủ danh, lại thêm bó lớn tiền mặt, còn không phải dễ dàng liền có thể phẫn hồi hồn nhiên dạng?

Bạch Tuyết rất quan tâm vấn đề này, vội vàng thu hồi di động, nhìn về phía chủ tịch đài, quốc nội giới giải trí là chảo nhuộm lớn, nghe nói Hollywood cũng không ngoại lệ.

“Đúng vậy.” Matthew trực tiếp thừa nhận, bởi vì hiện tại tin tức cực độ mở ra, ngươi một chuyện xấu bay đầy trời, sinh hoạt cá nhân cực độ hỗn loạn nhân, nói chính mình rất hồn nhiên, này chẳng phải chính là giống “Ta hút thuốc uống rượu xăm hình đánh nhau mắng chửi người, nhưng ta như cũ là hảo nữ hài” Như vậy, là phi thường thấp cấp ngây thơ nói dối sao?

Hắn gật gật đầu nói,“Ta cảm giác có chút đánh mất hồn nhiên.”

Không đợi Trần đại tóc hỏi, Matthew còn nói thêm,“Không chỉ là diễn viên này nghề, bất cứ một người, theo tuổi gia tăng, đều sẽ dần dần đánh mất rất nhiều hồn nhiên.”

Lời này không thể bác bỏ, nhân tóm lại muốn trưởng đại.

Mắt thấy Trần đại đầu rất tiếp tục khắc sâu đào móc đề tài này, Matthew hỏi ngược lại,“Trần tiểu thư, ngươi đâu? Ngươi có mất đi hồn nhiên cảm giác sao?”

Hắn không cần Trần đại đầu đến hồi đáp, mà là nhắc nhở Trần đại đầu, đây không phải nàng nói chuyện phỏng vấn tiết mục, không cần làm cái gọi là chiều sâu đào móc, phía dưới nhân đối với loại này cái gọi là nhân tính cùng triết lý chiều sâu đào móc, chỉ sợ cũng không phải rất cảm thấy hứng thú.

“Cũng có chút đánh mất .” Trần đại đầu dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú người chủ trì, đầu tiên là trả lời một câu, tiếp quay lại chính đề,“Làm diễn viên, quay phim gặp được đạo diễn luôn kêu đình thời điểm, Matthew, ngươi sẽ làm thế nào?”

Matthew lập tức hồi đáp,“Ta sẽ cố gắng chuẩn bị sẵn sàng, tận lực sớm điểm qua. Nhưng nếu luôn không qua, ta cũng sẽ cùng đạo diễn cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, mà không phải làm khẩn trương. Ta cảm giác có thể thông qua trao đổi tiến thêm một bước thâm nhập lý giải nhân vật.”

Trần đại đầu dứt khoát dựa theo trình tự đi, tiếp tục hỏi,“Làm một công chúng nhân vật bao giờ cũng là được sống ở dưới đèn tụ quang có phải hay không rất không thích ứng?”

Loại này vấn đề, Matthew ứng đối lên đến rất nhẹ nhàng,“Ta cảm giác tổng thể đến nói cũng không tệ lắm đi. Mọi người đại đa số thời điểm đối với ngươi đều rất hữu hảo, nhìn đến ngươi thời điểm, bọn họ sẽ mỉm cười. Rất nhiều thời điểm, bọn họ sẽ biểu đạt đối với ngươi tình yêu, sẽ miễn phí cho ngươi một ít ưu việt. Nhưng cũng có một chút bộ phận tương đối kỳ quái, chính là ngươi bao giờ cũng là cảm giác chính mình bị người giám thị.”

Gặp mặt giằng co hơn một giờ, dần dần tiếp cận vĩ thanh, giống như một bộ siêu cấp phim bom tấn như vậy, một xuất sắc mở đầu sau, thường thường là tương đối bình thản trung gian quá độ, sau đó đến kết cục lại đến một lần cao trào.

Dựa theo trình tự, gặp mặt hội cuối cùng, là truyền thông cùng người xem hỏi thời gian.

Bất quá, lưu cho truyền thông phóng viên vấn đề chỉ có hai.

Trần đại đầu nhìn thấy phần đông nhấc tay truyền thông phóng viên, chỉ có thể trước điểm quốc gia đài truyền hình điện ảnh kênh một vị nổi tiếng người chủ trì.

Không có biện pháp, đây là trong giới cam chịu quy củ, người khác từ mặt ngoài thoạt nhìn cũng không có ý kiến.

Vị kia điện ảnh kênh nữ chủ trì nhân tiếp nhận microphone, chững chạc đàng hoàng hỏi,“Horner tiên sinh, ngươi đối trung mĩ điện ảnh hợp tác tiền cảnh thấy thế nào? Chúng ta điện ảnh muốn đạt tới Hollywood ở trên thế giới lực ảnh hưởng, cần nhất cái gì?”

Nghe được này đại mà quảng lại cao lớn hơn vấn đề, đến từ khác truyền thông phóng viên nháy mắt bất đắc dĩ, loại này vấn đề có ý tứ sao? Truyền thông hỏi tổng cộng liền hai danh ngạch, hiện tại hảo, trong đó một trực tiếp lãng phí mất .

Ở như vậy một hồi Matthew - Horner cơ trí chồng chất, không khí liên tiếp bạo bằng giải trí ngôi sao gặp mặt hội thượng, có hỏi loại này cao lớn thượng vấn đề tất yếu sao?

Này vấn đề bức cách thật sự rất cao , cao đến Matthew đều có điểm không biết nên như thế nào trả lời, bên này điện ảnh muốn vượt qua thậm chí vượt qua Hollywood, như thế khổng lồ phức tạp đầu đề, hắn làm sao có khả năng có đáp án?

May mắn hắn ở bên này sinh hoạt qua, từng vì đẳng dự báo thời tiết, bảy giờ tin tức cũng không thiếu xem, lập tức nói,“Trung mĩ điện ảnh có rộng khắp hợp tác tiền cảnh, Hollywood hẳn là tăng mạnh cùng bên này hợp tác, đây là một kiện song thắng sự.”

Chủ tịch trước đài các phóng viên hai mặt nhìn nhau, này Matthew - Horner quá tiếp địa khí đi? Chẳng những biết cây gãi ngứa cùng tinh dầu, ngay cả trả lời quan phương hóa cao lớn thượng vấn đề, đều nói giống như bảy điểm đương tin tức.

Matthew tiếp còn nói thêm,“Bên này điện ảnh muốn phát triển, muốn đi ra đi.”

Nói tới đây, thật sự không lời nào để nói, dứt khoát cấp Trần đại đầu sử ánh mắt, Trần đại đầu vội vàng điểm lệnh một phóng viên.

Tên kia internet truyền thông phóng viên lập tức đứng lên, tiếp nhận công tác nhân viên đưa qua ống nói, hỏi,“Matthew, gần nhất trên mạng có một đoạn ngươi cùng khủng bố phần tử bắn nhau video, hơn nữa Bắc Mĩ đồng hành gần nhất cũng tại tập trung đưa tin, lúc ấy ngươi đối mặt cầm thương đạo tặc, sợ hãi sao?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 759: Người Bạn Của Phụ Nữ

Đoạn thời gian trước, Los Angeles vệ tinh thành thị Burbank đấu súng án huyên ồn ào huyên náo, bên này cũng không thiếu đưa tin, một Hollywood ngôi sao, đối mặt ba danh cầm thương khủng bố phần tử, chẳng những không có thụ thương, ngược lại cơ hồ dựa vào bản thân chi lực, đem khủng bố phần tử đánh ngã xuống đất, này làm cho vô số người đại ngã nhãn cầu.

Quốc nội không phải không có động tác ngôi sao, nhưng truyền thông hành nghề giả đều rất rõ ràng, tối nổi danh kia vài động tác ngôi sao, đều là hình thức mà thôi.

Có mấy cái có thể giống Matthew - Horner như vậy, nguy hiểm khi phát động Lôi Đình một kích, ngắn ngủi mấy chục giây lược đổ ba cầm thương khủng bố phần tử?

Chẳng lẽ Matthew - Horner liền không sợ hãi sao?

“Sợ hãi, sợ muốn chết.” Matthew rất thản nhiên nói,“Đối mặt tử vong uy hiếp, có mấy người sẽ không sợ hãi?”

Hắn cười cười, nói,“Ta bởi vì quay phim duyên cớ, cùng rất nhiều quân nhân tiếp xúc qua, trong đó rất nhiều thượng qua chiến trường, bọn họ nói cho ta biết, cho dù là lão binh, đồng dạng sợ chết. Bởi vì này là nhân bản năng.”

Nghe Matthew nói như vậy, phóng viên cùng người xem chẳng những không có khinh thường, ngược lại cảm giác hắn đặc biệt chân thật.

Đối với tuyệt đại bộ phận người đến nói, ai không sợ hãi tử vong?

Matthew tiếp tục nói,“Ta chỉ là người thường, vì quay chụp cần, thường niên luyện tập tự do vật lộn, cũng cùng chuyên nghiệp cấp khác tuyển thủ đối luyện qua, trình độ coi như có thể đi. Còn có, ta là Los Angeles một nhà súng ống câu lạc bộ hội viên, tuy rằng ta không có mua qua súng ống, nhưng có hợp pháp cầm thương chứng, thường xuyên đi luyện tập xạ kích.”

Hắn hơi hơi nhún vai,“Liền tính là như vậy, đối mặt ba danh cầm thương khủng bố phần tử, ta lại vẫn sợ hãi.”

Người xem cùng phóng viên càng ngày càng cảm giác, vị này Hollywood động tác cự tinh cùng quốc nội đám kia ngoạn động tác hóa hoàn toàn bất đồng, những người đó một đám ngưu bài ghê gớm, phảng phất trong hiện thực cùng điện ảnh giống nhau có thể đánh dường như.

Matthew chỉ chỉ ngực,“Nguyên nhân vì ta luyện tập qua xạ kích, cho nên biết thân thể bất cứ bộ vị, đều chịu không nổi một phát viên đạn.”

Lời này nói ra, người xem phát ra từ nội tâm tán đồng, tuy rằng trong đó có chút duy thể thuật luận giả, nhưng đầu thanh tỉnh người đều biết, vô luận công phu vẫn là tự do vật lộn, tại vũ khí nóng trước mặt đều uổng công.

“Kia vì sao ngươi đứng ra phản kích?” Vị kia phóng viên hảo kỳ hỏi.

“Bởi vì sợ chết a !” Matthew lại vẫn tại bán chân thật nhân thiết,“Ta sợ đau, sợ chết, sợ mất đi hiện tại hết thảy, cho nên tất yếu phản kích.”

Hắn nghiêm túc nói,“Ta lúc ấy gặp phải là tuyệt cảnh, không phản kích chỉ có thể tử, nữ thần may mắn chiếu cố ta, ta sống xuống dưới.”

Chủ tịch dưới đài đột nhiên có người đứng lên, cũng vô dụng microphone, trực tiếp la lớn,“Ta cảm giác không phải như vậy, là trường kỳ cố gắng huấn luyện, cam đoan ngươi có thể trở thành người thắng !”

“Đối !”

“Chính là như vậy !”

Phổ thông người xem cùng học viện học sinh trung, vang lên một mảnh phụ họa thanh.

Ai đều biết, người bình thường đối mặt cái loại này tình huống, tưởng phản kích cũng làm không được cái gì.

Vị kia phóng viên lại hỏi,“Horner tiên sinh, bọn họ nói có đạo lý sao?”

Matthew cười cười,“Có phương diện này nhân tố đi.” Hắn vẫn là cường điệu nói,“Chính yếu vẫn là ta vận khí tốt.”

Tại đây quốc gia, nhất định phải bảo trì khiêm tốn, như vậy so ngưu bức hống hống càng có thể thắng phải nhận nhưng.

Quả nhiên, chủ tịch dưới đài duy trì hắn thanh âm càng nhiều , thẳng đến Trần đại đầu này người chủ trì phát ra tiếng, đại lễ đường mới dần dần an tĩnh lại.

Matthew nhìn phát sinh này hết thảy, cự ly đạt thành mục tiêu lần này càng ngày càng gần .

Hỏi tiếp tục, kế tiếp đến fan điện ảnh cùng phổ thông người xem hỏi thời gian, Trần đại đầu tại phổ thông fan điện ảnh trung tùy tiện điểm một trung đẳng dáng người fan điện ảnh.

“Điện ảnh bên trong, ngươi thân thủ cao siêu, chúng ta nhìn kia đoạn bắn nhau video, ngươi lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đánh bại một khủng bố phần tử, gọi người phi thường rung động.” Nam fan điện ảnh nói một chuỗi dài, mới hỏi nói,“Matthew, ngươi luyện qua công phu sao?”

Matthew chậm rãi lắc đầu,“Không có, ta luyện phải là tự do vật lộn.”

Vị kia nam fan điện ảnh còn nói thêm,“Chúng ta bên này có rất nhiều công phu cao thủ, ngươi sẽ hướng bọn họ thỉnh giáo sao?”

“Xem thời gian đi.” Matthew cười cười,“Ta cũng tưởng học tập hạ công phu.”

Hắn dùng là học tập, mà không phải thỉnh giáo, thỉnh giáo từ này, có thể dấn thân ra quá nhiều nghĩa khác.

Matthew luyện tập tự do vật lộn thời gian rất lâu , thực ra cũng tưởng cùng người luận bàn một chút, bất quá cũng chính là ngẫm lại, chung quy vô luận thắng thua, hắn đều là kẻ thua.

Thua, hắn thanh danh quét rác; Thắng, phỏng chừng hắn thắng được điểm ấy đồng tình lập tức biến mất vô tung, trực tiếp biến thành toàn dân công địch.

Hắn lại đây là khai thác thị trường , mà không phải khiến một thị trường đối với chính mình đóng đại môn.

Thứ hai đứng lên hỏi là điện ảnh học viện học sinh, tựa hồ vẫn là biểu diễn hệ học sinh.

“Ngươi hảo, Matthew.” Tên kia học sinh trước làm tự giới thiệu,“Ta là điện ảnh học viện học sinh Lâm Nguyên.”

Matthew cười gật đầu,“Ngươi hảo, Lâm Nguyên đồng học.”

Này gọi là Lâm Nguyên học sinh hỏi,“Ta xem qua rất nhiều về Hollywood đưa tin, mặt trên nói nam nữ diễn viên chính biểu diễn một ít nhân vật phía trước, đều sẽ tiêu phí đại lượng thời gian thể nghiệm nhân vật chân thật sinh hoạt, tỷ như nói ngươi, rất nhiều trên bản tin, đều nói ngươi tại quay chụp quân sự loại đề tài lúc ấy tham gia quân huấn, quay chụp phim hành động lúc ấy trước tiên mấy tháng liền bắt đầu huấn luyện, này mấy là thật sao?”

“Khẳng định có a.” Matthew thuận miệng nói,“Đây là cơ bản nhất , nói vậy các ngươi tại học tập trung, cũng có cùng loại chương trình học đi.”

“Ân.” Lâm Nguyên lên tiếng.

Matthew còn nói thêm,“Quay chụp Band of Brothers khi, ta huấn luyện hơn một tháng, mùa đông trong nước bùn luyện tập phủ phục đi tới. Chụp Black Hawk Down, ta luyện tập qua tác hàng......”

Nói tới đây, hắn tạm dừng một hồi, sau đó cười cười, nói,“Gần nhất hai năm nay, tình huống hảo nhiều, ta sẽ không lại cầm ra mấy tháng thời gian chuyên môn vi nhân vật cảnh hành động hoặc là bắn nhau hí huấn luyện.”

Lời này vừa nói ra khỏi miệng, chủ tịch đài bên dưới, có người nói khẽ với người bên cạnh nói thầm,“Già vị lớn, không cố gắng .”

Matthew nghe không được phía dưới nhân nói cái gì, cũng không quản bọn họ nói cái gì,“Bởi vì ta đem vật lộn huấn luyện cùng xạ kích huấn luyện, trở thành mỗi ngày chạy bộ buổi sáng thông lệ rèn luyện, cho nên ta tiến vào động tác loại hình kịch tổ, không có động tác chỉ đạo lại yêu cầu ta hao phí đại lượng thời gian huấn luyện.”

Hắn rất có phạm nói,“Nói thực ra, thực ra không nên khiến người xem biết diễn viên sau lưng trải qua, như vậy khả năng sẽ ảnh hưởng người xem xem ảnh tâm lý. Này mấy chỉ là diễn viên bản thân ứng làm , cũng là cơ sở nhất .”

Vừa dứt lời, Lâm Nguyên thứ nhất vỗ tay, theo sau càng nhiều người bắt đầu vỗ tay, lễ đường trung lại một lần bộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay.

“Này mấy đối một chân chính diễn viên đến nói, đều là cơ sở nhất .” Tuổi khá lớn lão sư vừa vỗ tay vừa nói,“Đây chính là hảo diễn viên.”

Niên kỉ hơi nhỏ lão sư nói tiếp nói,“Có nhân mới có quả. Matthew - Horner có thể đi đến hôm nay một bước này không phải không có nguyên nhân . Giống hắn như vậy diễn viên đường, cũng chỉ sẽ càng chạy càng tốt.”

Trần đại đầu ánh mắt từ Matthew trên mặt thổi qua, hợp tác trong khoảng thời gian này, nàng xem như nhìn ra, này từ Thái Bình Dương bờ bên kia đến gia hỏa, không chỉ đối với bên này tình huống rất lý giải, EQ tựa hồ cũng rất cao.

Trả lời vấn đề, bao giờ cũng là bất tri bất giác liền đem nhân tư duy hướng hắn trên tiết tấu mang, do đó gọi nhân sinh ra đồng tình cảm.

Phía trước nàng gặp qua kia vài Hollywood ngôi sao, cũng không như vậy thông minh.

Nói thông minh có lẽ không quá chuẩn xác, xác thực điểm đến nói, kia vài Hollywood ngôi sao không có hắn như thế coi trọng bên này.

“Tiếp tục đi.” Matthew nhẹ giọng nhắc nhở nói.

Trần đại đầu cười cười, sau đó điểm một vị phổ thông fan điện ảnh đến đặt câu hỏi.

Vị này fan điện ảnh hai mươi tuổi tả hữu, mang một bộ kính đen, tướng mạo phi thường phổ thông.

Nhưng hắn hỏi ra vấn đề lại không phổ thông.

“Matthew, ta là của ngươi fan điện ảnh, từ ngươi biểu diễn Gladiator bắt đầu, đến hiện tại mới thôi sở hữu ngươi tham diễn tác phẩm ta đều xem qua.” Hắn hỏi ra vấn đề tương đương kinh người,“Hiện tại bên này trên hệ thống mạng đều truyền lưu giới giải trí tồn tại tiềm quy tắc, hơn nữa hơi chút lý tính lý giải một chút, liền có thể biết đây là chân thật tồn tại .”

Tựa hồ có công tác nhân viên muốn đi qua thưởng microphone, người này đột nhiên nhanh hơn ngữ tốc,“Xin hỏi Hollywood có phải hay không cũng có tiềm quy tắc?”

Này vấn đề quá nhạy cảm, ngay cả Matthew cũng không nghĩ tới sẽ có người trực tiếp hỏi ra như vậy vấn đề.

Phóng viên cùng người xem ánh mắt tề xoát xoát nhắm ngay Matthew, tựa hồ muốn xem hắn như thế nào trả lời.

“Có thể không trả lời.” Trần đại đầu môi khẽ động, dùng muỗi thanh âm nhắc nhở nói,“Nói ngươi không rõ từ này ý tứ.”

Matthew bất động thanh sắc, liền này một hồi công phu, đã nghĩ xong đáp án.

Nếu là công khai gặp mặt hội, lại có nhân hỏi, mà hắn có thích hợp đáp án, kia liền trả lời hảo.

“Ta minh bạch ngươi nói ý tứ.” Matthew rất chăm chú nói,“Bên này ta không lý giải, chỉ nói Hollywood, Hollywood tồn tại như vậy trạng huống.”

Loại sự tình này, rất nhiều Hollywood ngôi sao đều công khai nói qua, chỉ là chưa bao giờ chỉ tên nói họ mà thôi, cho nên hắn chỉ là đại khái nói nói,“Hollywood công ty sản xuất phim cùng kịch tổ trọng yếu bộ môn, đều vi nam tính chiếm cứ, nam tính chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo địa vị, nữ tính địa vị tương đối thấp, tạo thành tài nguyên cùng phát triển kỳ ngộ nghiêm trọng không cân bằng.”

Đại lễ đường trung người xem cùng phóng viên đều chưa nghĩ đến, Matthew thật sẽ trả lời, cho nên có chút giật mình, chung quy quốc nội những người đó, luôn luôn đều không làm ngay mặt đáp lại.

“Thực ra loại tình huống này không chỉ là Hollywood cùng giới giải trí.” Matthew bắt đầu hướng chính mình trên tiết tấu mang,“Tại các nghề, thậm chí toàn bộ xã hội đều có tồn tại. Tại Bắc Mĩ, văn phòng có văn phòng chính trị, giới kinh doanh có giới kinh doanh bí ẩn, nữ tính bao giờ cũng là so nam tính gặp phải càng nhiều uy hiếp cùng không công chính.”

Rất nhiều người đều tại gật đầu, bởi vì hiện thực xác thật như thế.

Chỉ có rất ít nhân ý thức được, đề tài đã bị Matthew đưa đến một phương diện khác thượng.

Matthew thâm tình nghiêm túc, nói,“Nữ tính xã hội địa vị cùng quyền lực không có được đến ứng có coi trọng, muốn ngăn chặn một ít không nên tồn tại quy tắc, làm một hiện đại xã hội nhân, vô luận nam nữ, nên có trách nhiệm thôi động bình quyền vận động phát triển, tẫn mình có khả năng vi giới tính bình đẳng làm một điểm nhỏ bé hổ thẹn công tác.”

Lời này vừa nói xong, Trần đại đầu thứ nhất vỗ tay, chủ tịch đài bên dưới sở hữu nữ tính phân phân vỗ tay, sau đó càng nhiều người đều tại vỗ tay.

Tuổi khá lớn lão sư không khỏi vỗ tay cảm khái,“Người này thật phi thường không phải bình thường.”

Niên kỉ hơi nhỏ lão sư thâm chấp nhận, bên này tuy rằng không có bình quyền vận động, nhưng cũng có phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời thuyết pháp, Matthew - Horner xảo diệu đem một mẫn cảm vấn đề dẫn tới một cái giá trị thủ hướng tại Thái Bình Dương hai bờ đều vô cùng chính xác đề tài bên trên, trong đó vừa có nhanh trí, lại thể hiện đối với bên này lý giải.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 760: Ngàn Dặm Giang Lăng

Ai cũng không nghĩ tới, nguyên bản một phi thường mẫn cảm vấn đề, sẽ lấy loại này đáp án mà kết thúc, mặc kệ trong lòng tán đồng không tán đồng Matthew mà nói, mọi người ở mặt ngoài đều phải bày ra một bộ tán đồng bộ dáng, chính trị chính xác ở trên thế giới này là chân thật tồn tại , nữ quyền vận động ở bên này đồng dạng lấy mặt khác một loại hình thức tại khai triển.

Matthew thành công đem tuyệt đại bộ phận nhân lực chú ý, do tiềm quy tắc chuyển dời đến nữ quyền vận động mặt trên.

Thực ra giống hắn như vậy có độc đáo trải qua nhân, như thế nào sẽ không nhớ rõ “Phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời” Đâu? Từng liền có tiết mục gọi là nửa bầu trời.

Vừa những lời này, nói vậy cũng sẽ thắng được càng nhiều nữ tính hảo cảm.

Lại một lần nữa thành công hóa thân nữ quyền đấu sĩ, Matthew bỗng nhiên cảm giác chính mình nói không chừng có thể ở bình quyền vận động trung lưu lại cường điệu một bút.

Tựa hồ sợ hãi có người nhắc lại như vậy mẫn cảm vấn đề, Trần đại đầu cũng theo đó tuyên bố gặp mặt hội chấm dứt.

Chim cánh cụt võng trực tiếp trang khung nhắn lại trung, theo trực tiếp kết thúc, vô số netizen bình luận bắt đầu xoát bình.

“Liền xung Matthew cuối cùng kia lời nói, ta quyết định duy trì hắn !”

Này rõ ràng là nữ tính netizen nhắn lại.

“Ta liền cảm giác Matthew - Horner người này cùng mặt khác kia vài Hollywood ngôi sao không giống nhau, đặc chân thật, trả lời vấn đề đều là có cái gì nói cái gì, ngươi xem hắn đều thừa nhận đối mặt khủng bố phần tử rất sợ hãi, không giống vài người nào đó cả ngày ngưu bài hống hống, cho rằng lão tử thiên hạ đệ nhất.”

Ngôi sao có thể thành công thành lập “Chân thật” Loại này nhân thiết, phi thường không dễ dàng, hơn nữa cũng phi thường có hiệu quả, Matthew đã cấp bên này khán giả lưu lại “Chân thật” Hảo ấn tượng.

“Hoa kiều ! đừng quên, Matthew là Hoa kiều ! tuy rằng bộ dạng không quá giống, nhưng hắn so với kia chút liên trung văn đều sẽ không nói chuối nhân cường nhiều lắm, không chỉ trung văn nói được lưu loát, còn đối với chúng ta bên này phi thường lý giải ! này thuyết minh cái gì? Hắn thật sự rất thích bên này, rất coi trọng thân thể bên trong kia phân Hoa kiều huyết mạch !”

Rất nhiều người đối với có Hoa kiều huyết thống ngôi sao nhân vật nổi tiếng, dù cho cũng không nói ra khỏi miệng, nội tâm trong đó cũng có thiên hướng.

“Hollywood đại minh tinh trong, có mấy cái có Hoa kiều huyết thống? Có Hoa kiều huyết thống lại có ai giống Matthew như vậy? Ta tưởng không ra bất cứ lý do không duy trì hắn.”

Đại lễ đường trong, Matthew đã đi ra, hàng phía trước các phóng viên phân phân thu thập phần mình thiết bị, chuẩn bị trở về đuổi bản thảo.

Có chút phóng viên còn ngầm làm trao đổi.

“Thế nào, hôm nay đưa tin nhạc dạo định hảo sao?” Có người hỏi.

Một mang viền vàng kính mắt phóng viên nói,“Còn cần nói nha? Hiện trường có hệ thống mạng trực tiếp, chúng ta không thể nhắm mắt lại nói dối a ! khẳng định là khen ngợi.”

Một cái khác hói đầu phóng viên kề sát qua, hạ giọng nói,“Ta vừa dò xét điện ảnh kênh khẩu phong, bọn họ đưa tin trọng điểm tại Matthew - Horner trung văn giai đoạn bên trên, sẽ đặc biệt cường điệu Matthew - Horner đối với chúng ta bên này quen thuộc cùng yêu thích.”

“Minh bạch .” Mang viền vàng kính mắt phóng viên nói,“Theo sát bọn họ điệu đi không sai, hơn nữa Matthew - Horner cho người ta cảm giác cũng xác thật rất tốt.”

Ban đầu câu hỏi cái kia phóng viên nói,“Chúng ta này mấy phóng viên đều không ngừng được đối với hắn sinh ra hảo cảm, lại càng không cần nói kia vài phổ thông người xem , như vậy điệu cũng là khán giả muốn nhìn đến .”

Mấy người yên lặng gật đầu, bận rộn lên đỉnh đầu công tác.

Matthew thông qua hậu trường đi vào nghỉ ngơi gian, Braun - Williams theo sát tại bên người, một bộ như lâm đại địch bộ dáng, vừa hắn liền tại hậu trường chỗ cửa ra, chỉ cần tình huống không đối liền sẽ lập tức xông lên đi.

Nhìn thấy Braun - Williams, Matthew cũng không nhiều lời, chung quy không phải tất cả mọi người giống hắn như vậy lý giải bên này.

Chờ ở tòa thành thị này trong, hắn luôn luôn cũng không có vì chính mình an toàn vấn đề lo lắng qua.

Nơi này tuyệt đối là toàn thế giới an toàn nhất thành thị, thậm chí không có thứ hai.

Giống Los Angeles cái loại này rách nát trị an, cùng nơi này vừa so tuyệt đối là tra.

Lần này hoạt động tiến hành đặc biệt thuận lợi, Disney đại Trung Hoa khu người phụ trách Sean - đường lại đây hướng Matthew chúc mừng vài câu, Matthew cũng cùng một ít bên chủ sự nhân hàn huyên hội, nói chuyện phi thường khách khí, thời thời khắc khắc đều tại chú ý thành lập tốt nhân thiết.

Theo sau, hắn chuyên môn tìm đến Trần đại đầu, hôm nay vị này nổi tiếng duy trì nhân không chỉ phi thường phối hợp, thời khắc mấu chốt còn vài lần nhắc nhở hắn.

“Trần tiểu thư, cám ơn ngươi nhắc nhở.” Matthew có chút khách khí cùng Trần đại đầu nắm tay.

“Không có cái gì.” Trần đại đầu thân thể rất đơn bạc , có vẻ đầu đặc biệt đại,“Ngươi ứng đối thực xuất sắc.”

Matthew khách khí cười cười, nói,“Của ngươi nhắc nhở khiến ta ý thức được vấn đề rất mẫn cảm, cho nên ta trả lời khi mới trở nên cẩn thận.”

Hắn lễ phép nói,“Trần tiểu thư nếu như đi Bắc Mĩ gặp được phiền toái, có thể liên hệ ta.”

Trần đại đầu làm một người chủ trì, điều tiết không khí là sở trường trò hay, nhìn thấy Matthew nói như vậy, lấy vui đùa khẩu khí hỏi,“Ngươi là muốn dùng phương thức này biểu đạt cảm tạ?”

Matthew không nghĩ tới nàng sẽ như vậy vừa hỏi, gật gật đầu,“Xem như đi.”

Trần đại đầu ánh mắt từ Matthew trên mặt dời xuống, con mắt không ngừng chuyển động, đột nhiên hỏi,“Matthew, ngươi như vậy lý giải Đông Phương văn hóa, ngươi nghiên cứu qua Đông Phương thơ cổ từ sao?”

“Thi từ?” Matthew không hiểu làm sao, vị này nổi tiếng người chủ trì hỏi cái này làm cái gì? Bất quá vẫn là nói,“Biết một điểm, tỷ như Đường triều Lý Bạch cùng Đỗ Phủ.”

“Ngươi biết Lý Bạch a?” Trần đại đầu khóe miệng nhướn lên một tia mạc danh cười,“Ngươi thật muốn cảm tạ ta nói, liền ngàn dặm Giang Lăng đi.”

Matthew có chút mơ hồ,“Lý Bạch ngàn dặm Giang Lăng?”

Trần đại đầu nhìn thấy có người lại đây, cười cười, nói,“Ngày sau lại liên hệ, ta đi trước.”

Nhìn thấy Trần đại đầu gầy trơ cả xương bóng dáng, Matthew nhíu mày, thật sự cân nhắc không thấu nàng vừa là cái gì ý tứ.

May mà bài thơ này hắn là biết đến, từng trong sách giáo khoa tất yếu ngâm nga , còn đại trí nhớ rõ, hình như là “Triều từ Bạch Đế Thải Vân gian, ngàn dặm Giang Lăng một ngày còn. Hai bờ viên thanh kêu không thôi, Khinh Chu đã qua Vạn Trọng Sơn.”

Cảm tạ nhân hòa ngàn dặm Giang Lăng có cái gì quan hệ?

Matthew người cùng tới hàn huyên vài câu, tại Braun - Williams nhắc nhở dưới, triều phòng nghỉ bên ngoài đi, chuẩn bị hồi đô thành khách sạn.

Buổi tối, còn có một hồi phấn ti đưa tặng lễ vật hoạt động.

Lên Benz xe hơi, Matthew còn đang suy nghĩ “Ngàn dặm Giang Lăng”, trong miệng lại nói thầm,“Ngàn dặm Giang Lăng một ngày còn...... Ngàn dặm Giang Lăng một ngày còn...... Ngàn dặm Giang Lăng một ngày......”

Hắn im lặng cả kinh, này Trần đại đầu cũng quá lợi hại , thế nhưng dùng thơ cổ từ ám chỉ !

Bất quá nghĩ đến Trần đại đầu gầy yếu thân thể đột hiện ra đầu đặc biệt đại bộ dáng, Matthew không khỏi rùng mình một cái, vẫn là đương vẫn không rõ hảo.

Nếu là bên này xinh đẹp nhất kia vài, đừng nói ngàn dặm Giang Lăng , vạn dặm Giang Lăng cũng không có vấn đề gì.

Cũng khả năng là hắn suy nghĩ nhiều, vị kia người chủ trì nói không chừng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi.

Benz xe hơi không có gì bất ngờ xảy ra lại gặp kẹt xe, đổ tại vô số chiếc xe vây quanh trung, Matthew rất có kiên nhẫn chờ đợi, mấy ngày này cũng dần dần thói quen , chung quy bên này người nhiều xe nhiều, chen chúc có thể nói là vẻ bình thường.

New York cùng Los Angeles một ít đoạn đường bình thường cũng phi thường chen chúc, này vốn là thế giới tính nan đề.

Trở lại đô thành khách sạn, đã tiếp cận buổi chiều 4h rưỡi, Matthew lên lầu đi đổi một thân quần áo, chuẩn bị tham gia sáu giờ đồng hồ bắt đầu phấn ti hoạt động, hơn nữa hoạt động sau, hắn sẽ mời tham dự hoạt động phấn ti cùng ăn bữa tối.

Đương nhiên, này mấy toàn bộ hành trình đều sẽ có truyền thông cùng chụp.

Tóm lại, hết thảy đều là vì tuyên truyền, muốn chân chính gõ ra thị trường, để người cảm giác hắn là lão bằng hữu ngoài, đại lực độ tuyên truyền ắt không thể thiếu.

Cùng lúc đó, Ny Ny cùng Bạch Tuyết đến ước hảo xuất phát địa điểm.

Bởi nơi này cự ly điện ảnh học viện phi thường gần, các nàng tới được có điểm sớm, người khác còn không có chạy tới.

Ny Ny đứng ở một nơi bóng mát, móc ra tùy thân mang theo hoá trang kính cùng đồ trang điểm, đối với gương bổ khởi trang, hai mươi tuổi xuất đầu niên kỉ, thêm trời sinh điều kiện liền hảo, nàng xem lên tương đương xinh đẹp.

“Đi ngang qua người đều đang nhìn chúng ta đâu.” Bạch Tuyết nhắc nhở nói,“Ngươi rất xinh đẹp , không cần lại bổ trang .”

Ny Ny thu hồi gương, nói,“Lần này rất trọng yếu, đáng tiếc không thời gian hảo hảo trang điểm một chút .”

Bạch Tuyết có điểm kỳ quái,“Cái gì trọng yếu?”

Ny Ny tự biết nói lỡ, nhanh chóng nói,“Đi gặp chúng ta thần tượng a !”

Bạch Tuyết gật đầu, tổng cảm giác Ny Ny hôm nay nơi nào không quá đúng, lại không thể nói rõ đến.

Cùng Bạch Tuyết bất đồng, Ny Ny tiếp xúc qua giới giải trí, biết rất nhiều loạn thất bát tao sự tình, thêm rất nhiều đánh đạo diễn cùng người sản xuất cờ hiệu lừa đảo quá nhiều, cho nên nàng vẫn tìm không thấy phương pháp.

Bị lừa sau mất thân, lại không thu hoạch được gì ví dụ không cần quá nhiều.

Trong đó gạt người không thiếu trong giới một ít có danh nhân vật, danh nhân lừa lên người đến mới muốn mạng.

Đêm nay không biết có hay không cơ hội mở miệng, cũng không biết Matthew - Horner chân thật một mặt là cái gì, Ny Ny trong lòng thấp thỏm, đối với chính mình tương lai có chút mê mang.

Nàng chung quanh loạn xem, nhìn thấy một nhà bán điện tử sản phẩm bảng hiệu, đột nhiên có ý tưởng.

Vạn nhất có cơ hội có thể tiếp xúc đến mục tiêu, tổng muốn cho mình tìm điểm bảo đảm đi?

Ny Ny không giống Bạch Tuyết như vậy đơn giản, đại khái là tiếp xúc qua giới giải trí tử quan hệ, ý tưởng rất nhiều.

“Ngươi ở đây đợi ta một hồi.” Ny Ny đối bạch tuyết nói,“Ta đi mua chút đồ, một hồi liền trở lại.”

Bạch Tuyết dừng lại biên tập tin nhắn, nhắc nhở nói,“Ngươi nhanh lên a, bọn họ còn có vài phút liền đến .”

Ny Ny gật gật đầu,“Ta hai phút liền có thể trở về.”

Nói xong, nàng bước nhanh hướng tới điện tử sản phẩm điếm đi, tiến vào cửa tiệm tìm đến lão bản, nói đơn giản vài câu, trả tiền sau, đem một chi màu đen máy ghi âm bỏ vào tùy thân mang theo ví trong.

Đi ra cửa tiệm thời điểm, Ny Ny thở hắt ra, lại cách bao sờ sờ máy ghi âm, dù cho hôm nay không cơ hội cùng Matthew - Horner nói chuyện, không dùng được này chi máy ghi âm, tương lai cũng khả năng sẽ dùng thượng.

Nàng tiếp xúc giới giải trí có đoạn thời gian , rất rõ ràng giống nàng như vậy xinh đẹp nữ hài, không trả giá điểm cái gì, thật sự rất khó lấy đến cơ hội.

Trở lại chờ đợi địa phương, Ny Ny cùng Bạch Tuyết lại đợi vài phút, một chiếc sáu tòa thương vụ xe mở trở về, trên phó điều khiển một tuổi cùng các nàng xấp xỉ nam hài đối với bên này vẫy vẫy tay.

“Đến !” Bạch Tuyết kéo lên Ny Ny liền đi,“Chúng ta lên xe.”

Hai người lên ô tô, thương vụ xe hướng tới đô thành khách sạn chỗ ở bay nhanh mà đi, tuy rằng trung gian cũng gặp mấy cái kẹt xe đoạn đường, vẫn là đuổi tại ước định sáu giờ đồng hồ phía trước, đến khách sạn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 761: Lâu Ngày Mới Rõ Lòng Người

Khách sạn một gian đại hình trong phòng hội nghị, đèn flash không ngừng sáng lên, Matthew tay bưng lấy các fans đưa tặng vài kiện tiểu lễ vật, cùng năm tuổi trẻ nam nữ đứng chung một chỗ chụp ảnh chung lưu niệm.

Đây đều là chút giá trị trăm nguyên trong vòng tiểu kỷ niệm phẩm.

Matthew chuyên môn để người cùng bọn họ câu thông qua, quý trọng gì đó một mực không thu.

Theo sau, Matthew hồi tặng lễ vật, một bộ từ [ Vua Bọ Cạp ] bắt đầu, sở hữu hắn đảm nhiệm nam chính công chiếu điện ảnh chính bản đĩa phim.

Này lễ vật đồng dạng cũng không tính quý trọng.

Lễ thượng vãng lai chính phù hợp bên này phong tục.

Bởi ban sơ nói là lại đây bốn người, bắt đầu khi Matthew chỉ làm cho Braun - Williams mang lại đây tứ bộ đĩa phim, kết quả người đến nhiều một, may mắn hắn lần này chuẩn bị không thiếu, lại khiến bảo tiêu trở về lấy một chuyến.

Hai nam hai nữ phấn ti phối trí, hiện tại biến thành hai nam tam nữ.

Bất quá, Matthew cái gì cũng không có nói, cứ theo lẽ thường nhiệt tình khoản đãi này năm người.

Đẳng bảo tiêu lại mang tới một bộ đĩa phim, Matthew mới bắt đầu đem có chứa kí tên đĩa phim tự tay giao đến những người này thượng.

Giao cho đếm ngược thứ hai tóc đuôi ngựa nữ hài khi, Matthew trừ bắt tay, còn nhiều lời hai câu,“Ta nhớ rõ ngươi, ngươi gọi Bạch Tuyết, chúng ta tại sân bay gặp qua.”

Bạch Tuyết trên mặt tất cả đều là kinh hỉ, vội vội vàng vàng nói,“Đúng vậy ! đúng vậy ! ngươi hoàn cấp ta kí tên , trung văn kí tên.” Nàng cảm khái nói,“Matthew, của ngươi trung văn thật tốt.”

Người khác cũng phân phân gật đầu phụ họa.

Luôn luôn đến nơi đây, Matthew toàn bộ hành trình cùng bọn họ dùng trung văn trao đổi, nếu không phải bộ dáng đặt ở này, thật để người hoài nghi hắn chính là quốc nội ngôi sao.

Matthew cười gật đầu,“Hi vọng lần sau đến còn có thể nhìn thấy ngươi.”

Bạch Tuyết vội vàng nói,“Nhất định sẽ .”

Đợi nàng nói xong, Matthew di động hai bước, đi đến cuối cùng một nữ hài trước mặt, này nữ hài tuổi hẳn là cùng Bạch Tuyết xấp xỉ, nhưng cùng mặt mộc triêu thiên Bạch Tuyết bất đồng là, này nữ hài hóa tinh xảo trang dung, mị nhãn như tơ, tựa hồ mang theo phong tình vạn chủng.

Này nữ hài giống như có điểm nhìn quen mắt.

“Ngươi hảo.” Matthew đánh trước tiếp đón, theo sau đem DVD sáo trang đưa đến hắn trong tay.

Nữ hài lập tức nói,“Ngươi hảo, Matthew, ta gọi Ny Ny, ta rất thích ngươi điện ảnh.”

Matthew cùng nàng nắm tay,“Cám ơn.”

Hắn lập tức tiếp đón người khác,“Chúng ta lại chụp ảnh chung đi.”

Ny Ny nhẹ nhàng cắn môi, không có nói thêm nữa nói, mặc dù có chút tiểu tâm tư, nhưng cũng không ngốc, biết đây không phải chỗ nói chuyện,

Matthew trừ lại cùng này năm người chụp ảnh chung ngoài, còn lại đơn độc cùng mỗi người chụp ảnh chung, đồng thời khiến công tác nhân viên ghi nhớ bọn họ liên hệ phương thức, để ảnh chụp tẩy đi ra sau có thể đúng lúc đưa đến bọn họ trong tay.

Đứng chung một chỗ chụp ảnh chung, Ny Ny lại thấp giọng nói một câu,“Matthew, chúng ta muốn như thế nào liên hệ ngươi?”

Nghe nói như thế, Matthew kỳ quái nhìn này nữ hài liếc nhìn, Ny Ny nhanh chóng giải thích nói,“Ngươi rất nhanh liền về Los Angeles, chúng ta bên này phấn ti đến lúc đó như thế nào liên hệ ngươi a?”

Matthew cười cùng nàng hợp qua ảnh, thuận miệng nói,“Ta sẽ lưu cho các ngươi một hòm thư, có chuyện các ngươi phát bưu kiện, của ta trợ thủ sẽ định kỳ xử lý.”

Ny Ny có điểm tiểu thất vọng, lại không có biểu hiện ra ngoài.

“Cảm tạ mọi người lễ vật, có thể thu đến lễ vật, ta phi thường vui vẻ.” Matthew đề cao thanh âm, đối với này năm người nói,“Thời gian không sớm , ta đâu, chuẩn bị một bữa tối.”

Hắn làm thỉnh thủ thế,“Bên này đi.”

Matthew mang theo những người này, đi đồng tầng một phòng ăn (nhà hàng), tiến vào sớm liền định hảo đại trong phòng, hắn dẫn đầu đi đến chủ vị tiền, hô,“Tùy tiện tọa......”

Hắn lời nói còn chưa rơi xuống, liền thấy đến cái kia mị nhãn như tơ nữ hài nhanh hơn cước bộ, từ đồng bạn bên cạnh vượt qua, đi đến bàn tròn bên này, ngồi ở hắn bên cạnh.

Matthew là loại người nào, kinh nghiệm cỡ nào phong phú, lập tức ý thức được này nữ hài khả năng không chỉ là phấn ti đơn giản như vậy.

Kia vài mang các loại tâm tư tiếp cận nữ nhân, mấy năm nay hắn thật sự là gặp qua nhiều lắm.

Hơn nữa, nữ nhân này thấy thế nào như thế nào cảm giác nhìn quen mắt, nhưng hắn phía trước chưa có tới qua bên này, xác định không phải lần này nhận thức .

Kia liền chỉ có một khả năng, từng ở trên mạng gặp qua nữ nhân này.

Matthew khẽ nhíu mày, Ny Ny...... Giống như thật ở trên mạng từng nhìn đến nàng hình ảnh.

Ny Ny ngồi xuống sau, mắt nhìn Matthew bên kia, nhìn thấy Matthew cũng tại xem nàng, lập tức cười cười.

Matthew đối với nàng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó khiến phục vụ sinh thượng đồ ăn, lại trừu mắt thấy xem nàng.

Nữ nhân này trời sinh một đôi mị nhãn, tại nhân không cười thời điểm, ngược lại còn cảm giác không có cái gì, thế nhưng một khi cả khuôn mặt tràn ngập tiếu ý, ánh mắt liền sẽ biến thành cong cong Nguyệt Nha hình dạng, rất mê ly bộ dáng, giống như có thể nói như vậy.

Bởi phía trước liền làm hảo chuẩn bị, tinh xảo thức ăn rất nhanh đặt đầy một bàn.

“Mọi người tùy tiện.” Matthew cười nói,“Các ngươi tuổi đều không lớn, ta cũng không biết pháp định uống rượu tuổi, hôm nay liền không uống rượu , mọi người đừng câu thúc, buông ra tùy ý.”

Tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng người khác đối mặt như vậy một đại minh tinh, như thế nào có thể hoàn toàn phóng được ra.

Matthew tắc thích hợp phát triển không khí, đặc biệt là biết được trừ bỏ Ny Ny ngoài, mặt khác bốn người đều là đến từ cùng gia đại học trung văn hệ khi, còn đàm luận dưới cổ đại thi từ.

Vốn, hắn còn tưởng không đến đàm luận thi từ, chung quy văn hóa trình độ hữu hạn, nhưng hôm nay bị Trần đại đầu một câu, bao nhiêu kích thích đến.

Thơ cổ từ thế nhưng có thể như vậy dùng ! Trần đại đầu thật là nhân tài a.

Đương nhiên, lấy Matthew trình độ, cũng liền nhớ rõ từng trong sách giáo khoa trứ danh nhất mấy thủ thi, có chút thậm chí đều thuộc không toàn .

Hắn chỉ là đẩy ra câu chuyện, khiến đang ngồi vài vị có đề tài nhưng trò chuyện, không khí cũng có thể hòa hợp một ít.

Này mấy bất quá là cơ bản nhất giao tế mà thôi.

Nghe bốn vị trung văn hệ cao tài sinh đàm luận thi từ, Matthew không khỏi lại nhớ tới Trần đại đầu, chủ yếu là “Ngàn dặm Giang Lăng” Trực tiếp đổi mới hắn tam quan.

Đột nhiên, Matthew nhớ tới càng nhiều câu thơ, lấy Trần đại đầu sử dụng phương thức đến nói, có vẻ cũng có thể dùng tà ác phương thức đến lý giải.

Tỷ như có thể đem sừ hòa ngày giữa trưa dỡ ra, một người sừ hòa, một người giữa trưa.

Còn có giương cung bắn đại điêu, thành xuân thảo mộc thâm, khởi múa may thanh ảnh, đồng thất thao can qua, khắp nơi sáp Dương Liễu, Hoàng Hà nhập hải lưu......

Matthew nhanh chóng dừng lại miên man suy nghĩ, này mấy ý tưởng quá mức tà ác .

Vẫn là lâu ngày gặp người tâm a !

Hơn nửa giờ sau, Bạch Tuyết đại biểu mấy người chủ động đưa ra cáo từ, Matthew không có giữ lại, để người chuyên môn đưa bọn họ xuống lầu.

Đoàn người đi đến khách sạn đại sảnh, uyển cự Disney công tác nhân viên đưa bọn họ về nhà hảo ý, chuẩn bị lại cưỡi kia chiếc sáu tòa thương vụ xe rời đi.

“Đi thôi.” Bạch Tuyết tiếp đón đồng bạn,“Chúng ta cần phải trở về.”

Một danh nam sinh theo đi lên, nói,“Thật không nghĩ tới, Matthew lớn như vậy cổ tay, lại như vậy hiền hoà.”

“Ân.” Một cái khác nam sinh nói,“Lần này thật đến đáng giá.”

Mấy người vừa đi vừa hướng ra ngoài đi, vừa muốn ra khách sạn cửa, Ny Ny đột nhiên nói,“Bạch Tuyết, ta đi toilet.”

“Chúng ta chờ ngươi.” Bạch Tuyết quay đầu nhìn nàng.

“Không cần.” Ny Ny vội vàng vẫy tay,“Ta một hồi trực tiếp đánh xe trở về, cùng các ngươi cũng không tiện đường.”

Bạch Tuyết nghĩ nghĩ, nói,“Vậy được rồi, quay đầu chúng ta lại liên hệ, đến lúc đó cùng đi xem [ Fast and Furious 4] lần đầu.”

“Hảo.” Ny Ny đối với nàng phất phất tay, chờ bọn hắn ra khách sạn, xoay người hướng tới thang máy một bên toilet đi.

Nhanh đến thang máy bên kia khi, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, gặp Bạch Tuyết đoàn người đã lên xe rời đi, căn bản không đi toilet, trực tiếp vào thang máy gian, vừa lúc có thang máy xuống dưới, vội vàng đi lên thang máy quay trở về vừa dùng cơm tầng.

Chỉ mong Matthew - Horner còn chưa đi.

Thang máy đến, Ny Ny cầu nguyện đi ra thang máy, đi đến vừa dùng cơm phòng tiền, trước tiên mở ra tay trong bao máy ghi âm, tiếp nhẹ nhàng gõ cửa.

“Mời vào.”

Phòng trung vang lên một quen thuộc thanh âm.

Ny Ny mắt sáng lên, vận khí thật tốt a, quả nhiên còn không có đi, lập tức đẩy ra phòng môn, trước hết nhìn thấy lại là bảo tiêu xem kỹ ánh mắt.

Nàng hướng bên trong nhìn nhìn, Matthew vừa cắt đứt điện thoại.

“Ngươi hảo, Matthew.” Ny Ny đối với bên kia cười cười, nàng biết chính mình cười rộ lên xinh đẹp nhất,“Của ta chìa khóa giống như dừng ở này .”

“Phải không?” Matthew vẫn là rất có lễ phép,“Lại đây tìm đi.”

Ny Ny đi đến phía trước chỗ ngồi biên, khom lưng trên mặt đất tìm, nàng đối diện Matthew, thêm xuyên T-shirt cổ áo rộng rãi, lập tức lộ ra một mảnh phong cảnh.

Matthew cũng tại nhìn về phía mặt đất, giúp nàng tìm lên.

“Ở trong này ! tìm đến !” Matthew ngồi xổm xuống đi, từ hắn ngồi này chiếc ghế dựa phụ cận sờ lên một chuỗi chìa khóa, hỏi,“Là này mấy sao?”

Ny Ny nhìn thoáng qua, hoan hô nhảy nhót,“Đúng vậy ! ta cho rằng tìm không thấy ......”

Đây là nàng chuyên môn vi trở về trước tiên làm chuẩn bị

Matthew gật gật đầu,“Tìm đến liền hảo.” Hắn nhìn nhìn di động, đối Braun - Williams nói,“Chúng ta trở về đi, Armani thiết kế sư một hồi đưa quần áo lại đây, ngươi để người đi khách sạn đại sảnh chờ một lát.”

Braun - Williams đi gọi điện thoại, Ny Ny nhanh chóng đứng lên, thấp giọng nói,“Matthew, cám ơn ngươi.”

“Không cần khách khí.” Matthew khoát tay, mấy năm nay tích lũy phong phú kinh nghiệm, khiến hắn có thể phân biệt được ra, này tuổi không lớn tiểu nữ sinh, e có chút tâm tư khác, hắn hơi châm chước, hỏi,“Của ngươi đồng bạn đâu? Ở bên dưới chờ?”

Ny Ny cười lắc đầu,“Không có, bọn họ trở về.”

Matthew mắt nhìn đồng hồ,“Muốn hay không ta để người đưa ngươi trở về.”

Này quốc tế thông dụng động tác, Ny Ny đương nhiên biết là có ý tứ gì, nhưng nàng thật vất vả thoát khỏi đồng bạn trở về, nơi nào chịu dễ dàng liền đi.

Ny Ny cắn chặt răng, nói,“Không cần, ta đánh xe trở về là được.” Nàng ngay sau đó nói,“Ngươi giúp ta tìm đến chìa khóa......”

Nói tới đây, Ny Ny thanh âm đột nhiên phóng thấp, ánh mắt lộ ra phong tình vạn chủng,“Ta cuối cùng muốn cám ơn ngươi.”

“Khụ......”

Matthew siết quyền đầu ho khan một chút, này còn có thể lại rõ ràng một điểm sao? Này chẳng phải chính là chủ động yêu cầu ngàn dặm Giang Lăng ý tứ sao?

Từng hắn như thế nào không gặp được qua loại sự tình này đâu?

Nhưng ngẫm lại, hắn liền bình thường trở lại, nam nhân yêu cầu nữ nhân tướng mạo thời điểm, muốn trước xem xem tự thân tướng mạo, nếu bình thường phổ thông, vậy thì lại xem xem chính mình ví tiền.

Hai loại đều khiếm khuyết mà nói, kia liền khó khăn.

Ny Ny nói được rất hàm súc, nhìn thấy Matthew trầm tư, minh bạch hắn nghe hiểu , lập tức nói,“Chúng ta có thể đơn độc tán gẫu sao?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 762: Làm Tấm Màn Đen

Từ Armani đưa tới lễ phục trong, chọn lựa hảo lần đầu lễ phục, Matthew rời đi căn hộ, lại trở về phía trước tiếp đãi fan phòng khách, trong lúc này còn tiếp một điện thoại, xác định mặt khác chủ yếu diễn viên hành trình.

Phim sở hữu chủ yếu diễn viên đều sẽ tiến đến tham gia toàn cầu lần đầu thức, bọn họ sẽ ở râu quai nón Jack dẫn dắt dưới, ở lần chiếu đầu một ngày trước đuổi tới.

Phía trước tại phòng ăn gọi điện thoại, chính là xác nhận chuyện này, Matthew cũng không nghĩ tới, gọi điện thoại công phu, phía trước cái kia thoạt nhìn liền không đơn giản nữ hài, thế nhưng đi mà quay lại.

Đối phương nếu tưởng cùng hắn nói chuyện riêng, kia liền nói chuyện riêng hảo.

Kia nữ hài da trắng ngực đại cộng thêm đại chân dài, có thể nói muốn ngực có ngực, muốn chân có chân, nên gầy bộ vị gầy, nên có liêu bộ vị có liêu, dáng người đường cong rõ ràng.

Này trực tiếp quyết định nàng rất có nữ nhân vị.

Thực ra ngực đại cũng không hiếm lạ, nhưng rất nhiều tình huống là cái gì đâu? Ngực đại, cánh tay thô, bả vai dày này mấy điểm là đồng thời tồn tại .

Như vậy nữ nhân thường thường khí tràng rất đủ, hắn từng tại trên một party gặp qua tương lai Nhà Trắng lão đại trưởng nữ, vị kia có thể nói là phương diện này điển hình.

So sánh dưới, đi mà quay lại này nữ hài, khung xương nhỏ hơn một ít, tại dáng người phương diện, càng thêm tiếp cận xinh đẹp quyến rũ loại này phong cách.

Matthew đẩy ra phòng khách môn, gặp được cái kia nữ hài, đối phương kia cổ gợi cảm cùng quyến rũ hương vị, thật đúng là không phải mỗi người đều có.

Dùng bên này lời đến nói, cặp kia hồ mị tử ánh mắt đặc nhận người.

Nhìn thấy Matthew tiến vào, Ny Ny đứng lên, Matthew cười nói,“Mời ngồi, không cần khách khí.”

Hắn ngồi ở bên cạnh trên sô pha, Ny Ny lúc này mới ngồi xuống.

“Vừa Ny Ny tiểu thư nói có chuyện muốn nói?” Matthew chín giờ còn muốn gặp lần đầu thức nhà tài trợ, không thời gian vòng quanh, nói thẳng,“Có cần hỗ trợ địa phương cứ việc mở miệng, có thể bang mà nói ta sẽ làm hết sức.”

Nghe nói như thế, Ny Ny không khỏi nhìn nhìn Matthew, lời này nói được cùng quốc nội kia vài lão bánh quẩy cỡ nào tương tự a, không thể bang khẳng định chính là không bang?

Người đều đến nơi này, nàng không có khả năng cái gì cũng không nói liền rời đi.

Mặc kệ thành công thất bại, tổng muốn thử xem.

“Hôm nay, ta cùng Bạch Tuyết tham gia ngươi tại điện ảnh học viện gặp mặt hội.” Ny Ny nở nụ cười, tận khả năng khiến chính mình càng mĩ một ít,“Matthew, ngươi nói [ Fast and Furious 5] chuẩn bị bắt đầu dùng một Hoa nhân nữ diễn viên?”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Đúng vậy, đây là công ty phía trước liền kế hoạch hảo.”

Lời này đương nhiên là giả , mà là lại đây tuyên truyền phía trước, mới lâm thời quyết định .

Tuy rằng không phải đả tương du nhân vật, nhưng phân lượng cũng sẽ không quá nặng, chính yếu vẫn là vì tuyên truyền cần.

Ny Ny trong mắt ba quang lưu chuyển, hơi chút chần chờ một hồi, hạ quyết tâm, nói,“Là một lần phạm vi lớn chọn lựa sao?”

Matthew đương nhiên minh bạch nàng ý tứ, dứt khoát nói,“Kế hoạch thông qua toàn quốc hải tuyển phương thức tiến hành chọn lựa, năm nay sáu tháng cuối năm liền sẽ bắt đầu.”

“Ta......” Ny Ny tựa hồ rất khó nói ra miệng, cắn môi, nói,“Thực ra ta cũng là diễn viên.”

Lời này vừa ra, nàng nháy mắt thoải mái rất nhiều,“Ta cũng tưởng tham gia chọn lựa.”

“Có thể a.” Matthew cười nói,“Đây là mặt hướng toàn quốc công khai chọn lựa, điều kiện thích hợp người đều có thể báo danh tham gia.”

Ny Ny trong mắt lóe qua một tia thất vọng, nếu thông qua công khai báo danh phương thức tham gia chọn lựa, còn chuyên môn chạy về tới làm cái gì? Kia không phải làm điều thừa sao?

Nàng không có chết tâm, nóng bỏng nhìn Matthew, nói,“Hollywood không phải người sản xuất trung tâm chế sao? Ngươi không phải này series người sản xuất sao?”

Matthew cười cười, lại không có nói chuyện.

Ny Ny đột nhiên đứng lên, ánh mắt quyến rũ, dáng người cao gầy, trước tấn công sau phòng thủ, tràn đầy đều là nữ nhân vị đường cong càng là hiển lộ không thể nghi ngờ.

“Ngươi...... Cảm giác ta thế nào?” Ny Ny bức thiết hỏi,“Còn có thể nhập ngươi pháp nhãn sao?”

Matthew nghiêng nghiêng đầu,“Ngươi rất......” Hắn nghĩ nghĩ, đổi chủng biểu đạt,“Ngươi ngoại hình điều kiện rất xuất sắc, nhưng chuyên nghiệp tố dưỡng như thế nào, ta không biết.”

Ny Ny thoáng triều Matthew bên này đi một bước,“Có thể tìm một chỗ, ngươi khảo khảo ta.”

Trong lời này ý tứ, cho dù là ngốc tử đều có thể nghe được đi ra, Matthew ánh mắt từ trên người nàng đảo qua, ngón tay tại lòng bàn tay nhẹ nhàng niệp động, theo bản năng muốn tìm một chỗ thử xem, bất quá lý tính nói cho hắn, này cũng không thỏa đáng.

Chung quy, nơi này không phải Bắc Mĩ, không phải Los Angeles, một khi ra vấn đề mà nói, không thể khống nhân tố nhiều lắm.

“Ngày sau đi.” Matthew phân rõ nặng nhẹ,“Ta hiện tại [ Fast and Furious 4] công tác còn không rảnh làm hết, tạm thời không tính toán suy xét [ Fast and Furious 5] sự tình.”

Ny Ny trên mặt phong tình vạn chủng, trong lòng lại tại sốt ruột, người này đến cùng muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn nàng ở trong này liền chủ động cởi trống trơn sao?

Kia cũng quá không biết xấu hổ đi?

Matthew nhàn nhạt nói,“Như vậy đi, đẳng chọn lựa bắt đầu, ngươi đi trước báo danh, nếu ngươi có thể thông qua tiền hai đợt chọn lựa.” Hắn móc ra một tấm danh thiếp đặt ở sô pha bên cạnh trên bàn trà,“Đánh này điện thoại liên hệ ta, ta tại Los Angeles chờ ngươi.”

Ny Ny sửng sốt một chút, tiếp ý thức được, giống như có hi vọng a?

Tuy rằng này cùng nàng muốn kết quả bất đồng, nhưng đối phương rõ ràng không có cự tuyệt a.

“Ny Ny tiểu thư.” Matthew đứng lên cáo từ,“Hi vọng có thể ở Los Angeles nhìn thấy ngươi.”

Nói xong, hắn không lại nói nhiều, xoay người hướng cửa đi.

Ny Ny cầm lấy thẻ bài, gặp mặt trên chỉ có một chuỗi con số, phỏng đoán này khả năng là Matthew hoặc là hắn tư nhân trợ lý dãy số, trong lòng nhất thời đại hỉ, nói,“Chờ ngươi ở bên này bận rộn xong , ta liền đi Los Angeles tìm ngươi.”

Matthew không có quay đầu, chỉ là nâng tay vẫy, đi nhanh ra phòng khách.

Này cách một Thái Bình Dương ước hẹn cảm giác, tựa hồ có loại đặc biệt tư vị.

Phỏng chừng nữ nhân này hẳn là sẽ đến Los Angeles, đến Los Angeles, đó chính là hắn sân nhà , không cần giống ở bên này băn khoăn tầng tầng.

Lại nói, Ny Ny ngoại hình điều kiện không sai, chỉ cần có thể thông qua tiền hai đợt chọn lựa, kỹ xảo biểu diễn phương diện vấn đề cũng không lớn, dù sao là vai phụ, lại không yêu cầu nhân vật có thể bao nhiêu xuất sắc.

Có vẻ đây là đang làm tấm màn đen đi?

Matthew rất tự giác, làm tấm màn đen liền làm đi, kia vài chọn lựa tính chất hoạt động, bao gồm Hollywood, nào không có tấm màn đen?

Phòng khách bên trong, Ny Ny lại mắt nhìn thẻ bài, nhanh chóng thu đến trong ví tiền, cùng chứng minh thư đặt ở cùng nhau, tấm thẻ này chính là tương lai a.

“Thu phục !”

Nàng hưng phấn vung dưới tiểu quyền đầu, mau đi ra phòng khách, tiến vào không người thang máy gian, không thể kiềm được, nhếch môi nở nụ cười.

Ngồi trên thang máy hạ đến tầng một đại sảnh, Ny Ny nhanh chóng rời đi khách sạn, đánh xe về tới thuê chung cư.

Dọc theo đường đi, trên mặt nàng thủy chung đều treo hưng phấn tươi cười.

Này không chỉ là bởi vì lấy đến Matthew - Horner liên hệ phương thức, biến thành chiếm được Matthew - Horner một hứa hẹn, càng trọng yếu hơn là, nàng không sợ trả giá sau không có hồi báo.

Ny Ny mở ra túi xách, lấy ra kia chi máy ghi âm, lấy đến notebook khởi động máy liên thượng, nhanh chóng tìm đến thu âm âm tần văn kiện, mở ra muốn truyền phát.

Xẹt xẹt -- xẹt xẹt --

Thả ra tất cả đều là tín hiệu quấy nhiễu tạp âm, căn bản không có nói chuyện thanh âm.

Nàng thanh âm không có, Matthew - Horner thanh âm đồng dạng không có !

“Sao thế này?” Ny Ny cầm lấy con chuột, tha động âm tần truyền phát, thở phì phì lầm bầm lầu bầu,“Làm cái gì a !”

Mặc kệ kéo đến chỗ đó, thả ra tất cả đều là xẹt xẹt tạp âm, không có bất luận kẻ nào nói chuyện thanh âm.

Nàng nhanh chóng lấy qua máy ghi âm, ấn xuống nút play, cùng máy tính truyền phát như vậy, lại vẫn là xẹt xẹt tạp âm.

Máy ghi âm không có khả năng là hỏng , nàng mua xuống đến khi chuyên môn thử qua, lúc này lại thu âm dưới, một điểm vấn đề cũng không có.

Nhiều phiên cố gắng sau, Ny Ny xác định tại khách sạn cái gì cũng không có thu đến, trừ xẹt xẹt tạp âm ngoài.

Vấn đề không ở máy ghi âm thượng, đó là phòng khách có quấy nhiễu? Vẫn là Matthew - Horner trên người có thiết bị quấy nhiễu?

Ny Ny hít sâu một hơi, vị kia Hollywood đại minh tinh thật sâu tâm cơ a ! ngươi một điện ảnh ngôi sao chạy tới bên này làm lần đầu, còn tự mang thiết bị quấy nhiễu? Rốt cuộc là tới làm lần đầu vẫn là đương gián điệp a?

Nàng gục đầu xuống, tùy thân đem máy ghi âm ném tới một lần, hai tay ôm đầu gối ngồi trên sô pha, hiện tại không có cam đoan, còn đi Los Angeles sao?

Chỉ suy xét hai giây, Ny Ny liền làm ra quyết định, qua lại rất nhiều ví dụ đều chứng minh, xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ lộ càng hảo đi !

Đô thành khách sạn, Matthew tắc cùng [ Fast and Furious 4] toàn cầu lần đầu thức phần đông phẩm bài nhà tài trợ các đại biểu thấy một mặt, này mấy nhà tài trợ chủ yếu đều là đến từ bên này.

Matthew rất trọng thị này mấy nhà tài trợ, cùng không ít người đều hàn huyên một đoạn thời gian.

Lấy hắn làm người, đương nhiên thích này mấy đưa tiền tới cửa nhân.

Không nói khác, tương lai [ Fast and Furious ] series trong, có bó lớn tài trợ cơ hội chờ này mấy phẩm bài gia nhập.

Đương nhiên, có tiền là này mấy phẩm bài có thể đánh vào Hollywood tiên quyết điều kiện.

Đối với phương diện này hợp tác, Matthew một điểm đều không bài xích.

Theo bên này điện ảnh thị trường nhanh chóng phát triển, Hollywood tương lai sẽ cùng bên này tư bản đi được càng ngày càng gần, bên này thương nghiệp phẩm bài cũng có thể lấy cài vào phương thức đánh vào Hollywood.

Bất quá bởi bên này rất nhiều phẩm bài cùng Hollywood điện ảnh chủ đề, cố sự bối cảnh có vẻ có chút không hợp nhau, cần tại tài trợ quảng cáo cài vào thượng nhiều nhiều ngẫm lại biện pháp, mà không phải cứng rắn cài vào.

Cứng rắn cài vào quảng cáo rất dễ dàng có vẻ thập phần đột ngột, rất nhiều thời điểm còn sẽ ảnh hưởng xem ảnh thể nghiệm, đến lúc đó liền không là tuyên truyền, mà là xấu hổ .

Như thế nào cài vào tài năng vừa không không thích hợp, lại có thể cam đoan sản phẩm lợi ích tố cầu, này chỉ sợ là bên này phẩm bài tại cài vào Hollywood phim quá trình bên trong tối tốn thời gian tốn sức lực một giai đoạn.

“Khiến ta trước uống xong của ta thư hóa nãi” Như vậy dẫn phát toàn trường phì cười quảng cáo, Matthew nói cái gì cũng sẽ không khiến nó xuất hiện ở chính mình phim bên trong.

Matthew tính toán để người chế định một bộ cực kỳ nghiêm khắc lựa chọn tiêu chuẩn, trừ yêu cầu cùng phim nội dung tồn tại phù hợp ngoài suy xét, đối với phẩm bài chất lượng, độ nổi tiếng đẳng cũng có cực cao yêu cầu.

Phương diện này, muốn nhiều hướng “007” Series học tập.

Này series làm trên lịch sử nhất đắt khách điện ảnh series chi nhất, hôm nay dĩ nhiên trở thành quảng cáo cài vào điển phạm, Omega, Aston Martin đẳng xa xỉ phẩm phẩm bài đều sẽ lựa chọn cùng chi hợp tác, quảng cáo thương nghiệp tính cùng tính nghệ thuật ở đây bên trên chiếm được cực tốt dung hợp.

Mặt sau trong vài ngày, Matthew như cũ là tại chạy tuyên truyền thông cáo trung vượt qua, theo râu quai nón Jack mang theo liên can chủ sáng nhân viên đuổi tới,[ Fast and Furious 4] toàn cầu lần đầu thức hết sức căng thẳng.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 763: Thế Lực Lớn

“Ta không nghĩ tới, ngươi thế nhưng cũng đến.”

Khai hướng lần đầu rạp hát ô tô thượng, Matthew đối ngồi tại bên cạnh David - Ellison nói đùa nói,“David, ngươi nên sẽ không là tới cướp của ta nổi bật đi?”

David - Ellison mặt mang bội phục nhìn Matthew liếc nhìn, nói,“Ngươi ở bên này động tĩnh huyên rất lớn, ta ngày hôm qua lại đây sau chuyên môn nhìn nhìn, bên này báo chí, hệ thống mạng cùng trên TV, nơi nơi có thể thấy đến về ngươi tin tức.”

Hắn cố ý hướng Matthew dựng thẳng lên một căn ngón cái,“Nói lên tuyên truyền, vẫn là ngươi lợi hại a.”

Matthew lại nói,“Lại qua thượng năm sáu năm, này một bộ liền không dùng tốt.”

Tựa như điện ảnh như vậy, tuyên truyền mở rộng cũng muốn theo xã hội tình thế biến hóa mà biến hóa, đẳng bên này chân chính thành lập lên cường đại tự tin, hiệu quả khẳng định không có hiện tại như vậy hảo.

Nhưng niên đại này, đến từ ngoại bộ tán thành, xác thật đúng bên này khẩu vị.

“Mặc kệ nói như thế nào.” David - Ellison vẫn là tán thưởng nói,“Ngươi ở bên này dẫn phát là Hollywood điện ảnh chưa từng có qua oanh động.”

Matthew cười lắc đầu, bởi vì hắn biết rất nhiều năm trước thuyền lớn so này oanh động nhiều, đáng tiếc không có đại nhân vật giống năm đó đại thuyền như vậy vì hắn nói chuyện.

Bằng không, căn bản không cần hắn hao hết tâm tư,[ Fast and Furious ] series liền sẽ hỏa biến toàn quốc.

Còn mơ hồ nhớ rõ từng từ trên mạng xem qua tin tức, mỗ vị đại lão tại chính thức trên hội nghị về thuyền lớn nói chuyện, biến thành so bất cứ tuyên truyền hiệu quả đều hảo tốt nhất dự nhiệt.

Có lẽ tương lai cũng có thể đi một chút cao tầng lộ tuyến?

Bất quá nghĩ đến Thần Thú cường đại uy lực, hắn vẫn là đánh mất ý tưởng này.

Vạn nhất lộng không tốt, dùng mạng internet lời đến nói, kia liền trực tiếp 404 a.

Xe dần dần tiếp cận lần đầu rạp hát, cách còn có đoạn cự ly, Matthew liền thấy được biển người tấp nập trường hợp.

Có quá nhiều fan điện ảnh, bởi vì này vài ngày tuyên truyền, lựa chọn tới tham gia lần đầu thức, chính mắt trông thấy Matthew - Horner này phi thường đặc biệt Hollywood ngôi sao.

Lâm Phong chính là trong đó một thành viên, bởi vì cự ly đô thành có điểm xa, phía trước không có kịp tham gia tại điện ảnh học viện cái kia truyền thông fan gặp mặt hội, sau này xem qua đưa tin, lại nghe mấy cái đi hiện trường fan điện ảnh bằng hữu nhắc tới, hôm nay sớm riêng chạy lại đây.

Nhưng lại đây sau, hắn phát hiện tới vẫn là không đủ sớm, mới buổi sáng mười giờ hơn, liền có hàng loạt fan điện ảnh tại trải sẵn thảm đỏ khu vực chờ đợi, tốt nhất một ít vị trí cơ bản đều bị cướp sạch.

Người càng tụ càng nhiều, cảnh sát duy hộ trật tự đặc công đội chạy lại đây, bởi vì hiện trường nhân thật sự quá nhiều, phóng nhãn trông qua, ô áp áp tất cả đều là nhân.

Nguyên bản Lâm Phong còn lo lắng nhân quá nhiều hoạt động hay không sẽ hủy bỏ, nhưng trật tự vẫn rất tốt.

Hơn nữa theo người càng lúc càng nhiều, bên chủ sự dứt khoát liên thảm đỏ bên kia nguyên bản đặt biển quảng cáo khu vực cũng mở ra , hắn nhanh chóng chiếm cứ trong đó một không sai vị trí, cứ việc muốn đứng ở biển quảng cáo mặt sau xem thảm đỏ, lại cũng so nguyên lai mạnh hơn nhiều.

Theo thời gian chuyển dời, rạp hát phía trước phương không khí càng trở nên nồng đậm.

Lâm Phong nhìn hội vắt ngang tại rạp hát phía trước môn bức áp phích khổng lồ, lại quan sát hạ xung quanh, cảm giác bên chủ sự giống như làm rất nhiều công tác.

Từ buổi chiều ba điểm bắt đầu, rạp hát phía trước ngựa xe như nước đại đạo liền bị phong bế một đoạn lớn khu vực, bởi bên chủ sự sớm có chuẩn bị, thêm cảnh sát đại lực duy trì, cho nên trật tự ngay ngắn, tối làm người ta giật mình là lại có hàng loạt fan điện ảnh đuổi tới, bởi vì thảm đỏ hai bên chen quá nhiều nhân, những người này chỉ có thể xa xa chờ ở lan can sắt bên ngoài.

Liền tính là như vậy, như cũ có hàng loạt nhân xếp hàng chiếm địa phương.

Lâm Phong thật có điểm ngoài ý muốn, tuy rằng Matthew - Horner này hai ngày ở trên mạng cùng trên truyền thông rất hỏa, nhưng như thế nào cũng là Hollywood ngôi sao, bất quá hiện tại tràng diện này, cho dù là quốc nội tối hồng vài vị ngôi sao cùng phùng trương trần linh tinh cao nhất đại đạo lần đầu thức, nhiều lắm cũng chính là như vậy.

“Đây chính là thế giới cự tinh uy lực sao?” Lâm Phong chen tại biển quảng cáo mặt sau, lầm bầm lầu bầu,“Phía trước Tom Cruise lại đây chụp [ Mission Impossible 3] khi, oanh động tính chiếu này kém nhiều lắm !”

Đến buổi chiều sáu giờ,[ Fast and Furious 4] thảm đỏ nghi thức bắt đầu, Lâm Phong tính tính, đối diện kia vài chiếm cứ có lợi vị trí fan điện ảnh, phỏng chừng rất nhiều người ở trong này đợi mười hai giờ.

Xem bọn hắn hưng phấn bộ dáng, này tinh thần đầu nhưng là rất được.

Đầu tiên xuất trướng không phải [ Fast and Furious 4] kịch tổ thành viên, mà là từng vị quốc nội ngôi sao cùng đạo diễn, trong đó không thiếu rất nhiều tai to mặt lớn, tựa hồ có vài nhân là chuyên môn chạy tới .

Nhìn phùng trương hai vị đạo diễn xuất hiện, kinh quyển nhiều vị tai to mặt lớn trước sau đi qua, Lâm Phong cảm giác đêm nay chỉ sợ là kiện oanh động toàn quốc giới điện ảnh đại sự.

“Matthew - Horner mặt mũi hảo đại a.” Bên cạnh một niên kỉ cùng hắn xấp xỉ nhân nói,“Quốc nội thế nhưng có nhiều người như vậy đến cho hắn cổ động.”

Mặt khác mang kính mắt nhân giống như hiểu được rất nhiều, nói tiếp nói,“Không phải mặt mũi đại, mà là thế lực đại ! ngươi biết này phim là ai cùng Matthew - Horner hùn vốn quay chụp sao? Nói ra hù chết ngươi, Oracle lão đại, cũng chính là này vài năm toàn cầu trên Bảng phú hào tổng có thể xếp vào top 5 Larry - Ellison nhi tử David - Ellison ! người khác làm tuyên truyền đều là muốn tinh tế quy hoạch, nhân gia trực tiếp lấy tiền tạp !”

Lâm Phong không biết này mấy, nhanh chóng vểnh tai.

“Lại nói cho các ngươi một sự kiện, David - Ellison có tiền, Matthew - Horner cũng không kém.” Mang kính mắt nhân mở ra một bàn tay lung lay,“Ta xem qua truyền thông một phần đưa tin, Matthew - Horner thân gia ít nhất có con số này !”

Niên kỉ xấp xỉ nhân sửng sốt nói,“Năm ngàn vạn dollar !”

Mang kính mắt nhân diện hiện khinh thường,“Chỉ có năm ngàn vạn dollar thân gia dám ở chế tác phí tổn một ức hai ngàn vạn dollar điện ảnh bên trong chiếm cứ một nửa đầu tư? Ngươi cái gì kiến thức ! là năm ức dollar ! hơn nữa là bảo thủ phỏng chừng !”

Niên kỉ xấp xỉ nhân hít ngược một ngụm khí lạnh,“Ta dựa vào ! làm ngôi sao như vậy kiếm tiền?”

“Không phải từng cái ngôi sao đều là Matthew - Horner !” Mang kính mắt nhân còn nói thêm,“Toàn thế giới chỉ có một Matthew - Horner !”

Hắn tiếp tục đề tài vừa rồi,“Matthew - Horner cùng David - Ellison hai ức vạn phú hào chỉ đại biểu chế tác phương, này bộ phim sau lưng phát hành phương là Disney, Disney các ngươi tổng nên biết đi? Bọn họ vừa xác định tại phía nam kiến thiết tân Disney nhạc viên, tổng đầu tư trên trăm ức dollar, hiện tại theo chúng ta bên này đang đứng ở tuần trăng mật kỳ, trung ảnh ở trên mảnh này đầu nhập tài nguyên rõ ràng có chút đại.”

Người này nâng kính mắt, chỉ chỉ chung quanh, hỏi,“Các ngươi ai gặp qua một bộ Hollywood điện ảnh đến bên này làm lần đầu có thể phong lộ ?”

Lâm Phong nghĩ nghĩ, xác thật không có, đừng nói nước ngoài phim , liên quốc nội phim đều cực ít có thể có loại này đãi ngộ.

Nói như vậy, có thể có loại này đãi ngộ phim hấp dẫn không đến bao nhiêu fan điện ảnh; Có thể hấp dẫn đến đầy đủ fan điện ảnh phim lại rất khó đạt được đặc thù chăm sóc.

“Giống như......” Niên kỉ xấp xỉ nhân nói,“Giống như này đãi ngộ xác thật có điểm đặc thù.”

Mang ánh mắt người cười cười, còn nói thêm,“Còn có đâu ! Matthew - Horner nhà tài trợ một đám cũng không giống bình thường, hắn hiện tại có tam đại phẩm bài duy trì, bôn trì, Rolex cùng Armani, nào không phải thế giới đứng đầu phẩm bài? Ta bằng hữu biểu ca cữu cữu tại trung ảnh đi làm, hắn nói này tam đại phẩm bài không chỉ có tài trợ [ Fast and Furious 4] này bộ phim, còn từ toàn quốc phạm vi bên trong mời ngôi sao tới tham gia lần đầu.”

Hắn tán thưởng bàn nói,“Trừ Armani vào chậm một chút, Benz cùng Rolex sớm liền tại chúng ta bên này mở ra thị trường, tất cả đều là cao nhất phẩm bài, quốc nội nào ngôi sao không ngóng trông tưởng trở thành bọn họ đại ngôn?”

Lời này một điểm không kém, Lâm Phong nhìn một đoạn thời gian, tại [ Fast and Furious 4] kịch tổ xuất trướng tiền, quốc nội nhất tuyến ít nhất đến mười mấy.

Matthew - Horner lần đầu tiên đến bên này, tuy rằng dẫn phát truyền thông oanh động, nhưng hẳn là không lớn như vậy mặt mũi, phỏng chừng đều là sau lưng này mấy siêu cấp đại phẩm bài bút tích.

Thời gian dần dần tiếp cận bảy giờ, thảm đỏ hai bên fan điện ảnh nhón chân trông ngóng, phía trước bên chủ sự công bố tin tức trung,[ Fast and Furious 4] kịch tổ thành viên nhóm sẽ từ bảy giờ bắt đầu xuất trướng.

Bởi vì phương tiện hiện trường phối hợp quan hệ, trình diện các ngôi sao đều là trước tiên ở thảm đỏ đầu trước trong lều trại chờ đợi, sau đó lại đi lên thảm đỏ.

Nơi này giao thông nổi danh chen chúc, đặc biệt là đi làm thời kì cao điểm, cho nên Matthew sớm liền khiến râu quai nón Jack thông tri mọi người, yêu cầu sở hữu tham gia thảm đỏ nghi thức chủ sáng nhân viên trước tiên trình diện, để tránh kẹt xe đến muộn.

“Cuối cùng năm phút đồng hồ ! chuẩn bị !”

Trong lều trại, râu quai nón Jack nhắc nhở nói,“Phía trước còn có hai danh khách quý, bảy giờ vừa đến, Daniel ngươi đúng giờ xuất trướng !”

Lần này thảm đỏ kịch tổ xuất trướng trình tự là tỉ mỉ an bài , Matthew làm đệ nhất nam chính khẳng định muốn áp trục xuất trướng, phía trước điều động người xem cảm xúc nhiệm vụ, liền giao cho Daniel - ngô, trung đoạn còn có Justin Lin.

Bọn họ thân phận càng dễ dàng thắng được fan điện ảnh tán thành.

Mặt khác, Matthew tối hôm qua liền cho mọi người mở hội, kịch tổ ở bên này lần đầu trong lúc này, tất cả mọi người không cần công khai đàm luận chính trị vấn đề.

Phương diện này thật sự là rất mẫn cảm, một câu trả lời không tốt, tiền kỳ tuyên truyền khả năng liền uổng phí .

Về phần thân hòa cùng với phối hợp đẳng phương diện, Matthew ngược lại là không phải lo lắng, này tại Hollywood là cơ bản nhất tố dưỡng, trường hợp này đối mặt fan điện ảnh còn xoát đại bài, chỉ có não tàn mới có thể làm ra đến.

Matthew mặc một thân thâm sắc tây trang, có vẻ phi thường trấn định, bên cạnh David - Ellison đề nghị nói,“Muốn hay không chúng ta cùng nhau đi thảm đỏ?”

“Không cần.” Matthew nhìn hắn một cái,“Ngươi không cần khẩn trương, bên này không ai nhận thức ngươi.”

Lời này trực tiếp đem David - Ellison mặt sau nửa lời nghẹn trở về, David - Ellison thò ngón tay chỉ hắn,“Đả kích ta ngươi rất có lạc thú sao?”

Matthew cố ý nói đùa nói,“Ta tại trình bày một sự thật.”

“Daniel !” Râu quai nón Jack thanh âm vang lên.

Theo sau, Daniel - ngô đi lên thảm đỏ, fan điện ảnh liên tiếp tiếng kêu rõ ràng cao một mảng lớn.

Nhưng ngay sau đó Gal - Gadot xuất trướng sau, tiếng gầm rõ ràng giảm nhỏ, Gal - Gadot nhân tuy xinh đẹp, độ nổi tiếng lại rất bình thường, tại Hollywood đều chưa mở ra danh khí, lại càng không cần nói ở bên này .

Chung quy nàng còn không phải ba trăm sáu mươi độ không góc chết Wonder Woman.

Kịch tổ chủ sáng nhân viên một tiếp một xuất trướng, rất nhanh liền đến phiên Matthew này áp trục nhân vật.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 764: Để Cho Ta Kí Tên

Thảm đỏ hai bên đột nhiên bộc phát ra như sơn hô hải khiếu thanh âm, Lâm Phong nhanh chóng từ phía trước đi xa siêu cấp phú nhị đại trên người thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía trước thảm đỏ lều trại lối ra vị trí, vị kia bọn họ khổ đợi hồi lâu đại minh tinh Matthew - Horner rốt cuộc xuất trướng a.

“Matthew thật sự là soái a !” Bên cạnh cái kia niên kỉ xấp xỉ nhân bỗng nhiên nói,“Hollywood ngôi sao trung trừ lúc tuổi trẻ Leonardo - DiCaprio chính là hắn tối soái !”

Nghe nói như thế, Lâm Phong nhịn không được tiếp một câu,“Leonardo đã tàn , hiện tại Hollywood tối soái chính là Matthew !”

Người nọ gật đầu đáp,“Đối ! ngươi nói quá đúng !”

Matthew - Horner tại một danh hắc tây trang hộ vệ dưới, càng chạy càng gần, vừa đi còn vừa cười vẫy tay, tươi cười so hôm nay sái một ngày Thái Dương còn muốn xán lạn.

Nhìn đối diện kia vài rơi vào điên cuồng trạng thái các nữ hài, Lâm Phong đáy lòng thầm than,“Làm Matthew - Horner như vậy soái ca thật tốt !”

Cái kia mang kính mắt gia hỏa lúc này đột nhiên nói,“Một nam nhân như thế nào có thể soái đến nước này a !”

Rốt cuộc, Matthew - Horner đến đối diện cấp kia vài các fan nữ kí tên , hiện trường hất lên cao trào, Lâm Phong ấn tượng khắc sâu nhất cũng không phải kí tên, mà là fan điện ảnh vòng bảo hộ, không trạm nhân một bên đều là do tam giác thiết chống , fan điện ảnh vừa nhìn thấy có ngôi sao đến kí tên , kia đều là ùa lên đến không quan tâm oa.

Bởi bên này có bộ phận biển quảng cáo che, ngôi sao lại đây kí tên rất không có phương tiện, Lâm Phong cũng không tính toán muốn kí tên, bám chặt thời gian lấy di động ra, nhắm ngay bên kia Matthew - Horner cùng kia vài điên cuồng fan điện ảnh, liền bắt đầu mãnh chụp.

Vỗ một hồi, Lâm Phong phát hiện hình ảnh có điểm không quá đối.

Đối diện dứt khoát mỗi một giây đều tại điên cuồng.

Lâm Phong thậm chí có thể đọc hiểu kia vài fan điện ảnh trong ánh mắt ý tứ.

Vây xem nữ phấn đối mặt Matthew - Horner như vậy mị lực phi phàm siêu cấp đại ngôi sao, tâm tình nhất định là như vậy : Ngao ngao ngao ! nam thần xem ta ! nhanh lên xem ta a !

Này mấy nữ fan trung gian còn kèm theo một kính mắt tiểu ca, này danh trong vạn khóm hoa phiêu diêu muốn ngã fan nam hẳn là như vậy tưởng : Ta thật ngốc, thật, ta cho rằng chính mình có thể chen qua này quần nữ nhân, lại quên nhìn thấy cao phú soái nữ sinh sức chiến đấu luôn luôn đều là IMAX......

Tiếp, hắn lại thấy được hẳn là Matthew - Horner bảo tiêu tráng hán, vị này bảo tiêu biểu tình là...... Phá vỡ : Thật mệt a, này muốn như thế nào bảo hộ a !

Lâm Phong loạn thất bát tao suy nghĩ một trận, trên tay lại không chậm, chụp một hồi ảnh chụp, cảm giác còn không đủ nghiện, dứt khoát đổi thành ghi hình hình thức, tiếp tục quay chụp đối diện Matthew - Horner cùng điên cuồng các fans.

Hắn thực ra cũng tưởng như vậy điên, bất đắc dĩ không có cướp được thích hợp vị trí a !

Chờ lần sau Matthew - Horner lại đến làm lần đầu, hắn trước tiên cả một ngày liền tới đây xếp hàng !

Còn tưởng đâu, bên kia họa phong lại thay đổi.

Đại khái là Matthew - Horner phi thường nhiệt tình cấp kia vài fan điện ảnh kí tên, dừng lại thời gian có chút dài, càng ngày càng nhiều fan điện ảnh bắt đầu hướng bên này vọt tới, đặc biệt là kia vài các nữ hài tử, một đám như là siêu thị cửa lĩnh vé miễn phí bác trai bác gái như vậy điên cuồng.

Trường hợp tựa hồ có điểm muốn thất khống.

Chen lấn tới được fan điện ảnh càng ngày càng nhiều, Matthew - Horner còn tại nhiệt tình kí tên, Lâm Phong nhìn thấy bên cạnh bảo tiêu phát hiện điểm này, tại Matthew - Horner bên tai nói thầm một câu.

Một nữ fan điện ảnh lúc này đột nhiên thò tay lại đây, sờ soạng Matthew - Horner cánh tay một phen.

Vị kia bảo tiêu như lâm đại địch, mắt thấy lại có nhân thò tay lại đây, nhanh chóng bám trụ Matthew - Horner đã muốn đi, mà Matthew - Horner......

Lâm Phong trừng lớn ánh mắt, Matthew - Horner cho dù bị bảo tiêu giữ chặt, như cũ còn tại cấp phấn ti kí tên.

Bảo tiêu tựa hồ có điểm sốt ruột, bắt lấy Matthew - Horner cánh tay, còn giống như tại khuyên bảo.

Matthew - Horner tay kí tên lại không có đình.

Không chỉ là Lâm Phong, bên này người khác cũng trợn mắt há hốc mồm, Matthew - Horner chức nghiệp tố dưỡng cùng nhân phẩm từ trong một màn này liền có thể thấy rõ ràng, thật là không lời nói !

Xem xem tình huống hiện tại, vô luận gió táp mưa sa, cũng không quản phía sau bảo tiêu, không cho muốn kí tên phấn ti ký tên thề không bỏ qua !

Hôm nay, như vậy tố chất cao ngôi sao thật không nhiều , bảo tiêu kéo đều kéo không được a......

Lâm Phong tin tưởng, giờ khắc này Matthew - Horner nội tâm cũng tại rít gào : Đừng kéo ta ! ta muốn kí tên ! từ xa , đến đều đến, khiến ta kí tên ! buông ra ta, ta còn có thể lại ký một !

Rốt cuộc, cảnh sát lại đây quyết đoán ngăn trở Matthew - Horner, nhìn Matthew - Horner không nỡ triều rạp hát đi, nhìn các fans tiếc nuối ánh mắt, Lâm Phong chậm rãi buông xuống di động, bảo tồn hảo vừa ghi xuống quý giá video.

Xét đến cùng, hiện tại này hết thảy, vẫn là bởi vì Matthew cao nhân khí cùng quần chúng cơ sở, hồi tưởng lúc trước, hắn còn tại niệm trung học thời điểm, bên cạnh liền có một nhóm lớn Matthew mê muội !

Lâm Phong vẫn biết, tại thích Matthew - Horner trên chuyện này, hắn tuyệt không là một người tại chiến đấu.

Nhìn Matthew - Horner tại trên thảm đỏ càng chạy càng xa, Lâm Phong tâm tình kích động dần dần bình phục, đầu lại thủy chung chưa từng dừng lại, về này nam nhân, có quá nhiều có thể nói , bởi vì hắn đầy đủ phong phú, cũng thật sự là độc nhất vô nhị.

Theo Matthew - Horner đi qua thảm đỏ, náo nhiệt thảm đỏ nghi thức không có như vậy kết thúc.

Các ngôi sao tập kết đứng ở cự đại trước bối cảnh bản chụp ảnh chung, đối mặt là đến từ toàn thế giới mấy trăm danh nhiếp ảnh phóng viên trường thương đoản pháo, này tư thế thật sự là không thua toàn thế giới bất cứ một liên hoan phim.

“Nên tiến rạp chiếu phim .” Bên cạnh niên kỉ xấp xỉ nhân nói,“Chúng ta thuộc về toàn thế giới nhóm đầu tiên có thể xem bộ điện ảnh này người may mắn a !”

Hắn cùng mang kính mắt nhân đi ra ngoài, Lâm Phong trong tay cũng có đêm nay vé vào cửa, đi theo đám người trong đó cũng triều rạp chiếu phim lối vào bên kia đi.

Đây là [ Fast and Furious 4] toàn cầu lần đầu thức, bọn họ so toàn thế giới mặt khác địa khu người xem, có thể sớm hơn nhìn thấy này bộ phim hình dáng.

Chụp ảnh chung kết thúc, kịch tổ chủ sáng nhân viên phân bố tại lần đầu rạp hát phía trước phương phỏng vấn khu bên trong, nhận lần đầu hợp tác truyền thông phỏng vấn.

Matthew cùng David - Ellison làm phim đầu tư nhân, đến gần cùng nhau.

“Vì sao đầu tư như vậy một bộ điện ảnh?”

Đối mặt phóng viên vấn đề, David - Ellison biểu hiện ra này vài năm tôi luyện sau dần dần thành thục lên một mặt,“Ta vẫn đều thích xem điện ảnh. Vô luận ngươi muốn biết hôm nay thế giới vẫn là tương lai thế giới, đều phải xem điện ảnh. Đây là tiếp cận nhất người trẻ tuổi một loại phương thức.”

Tên kia phóng viên lại hỏi,“Ellison tiên sinh, ngươi kế hoạch đem [ Fast and Furious ] series chụp đến bao nhiêu bộ?”

David - Ellison thản nhiên nói,“Ta cùng Matthew trước mắt quy hoạch ba bộ khúc, ta hi vọng tương lai [ Fast and Furious ] series có thể chụp đến thứ bảy bộ, thứ tám bộ, vẫn vỗ xuống.”

Bên cạnh, Matthew phỏng vấn cũng tại tiếp tục.

Đến từ điện ảnh kênh tên kia phóng viên lại hỏi ra một cao bức cách vấn đề,“Horner tiên sinh, ngươi cho rằng một bộ điện ảnh trọng yếu nhất là cái gì?”

Một lần này, Matthew không đáp lại cao lớn thượng đáp án, ngược lại nói được phi thường tiếp địa khí.

“Người xem đối với điện ảnh đến nói là trọng yếu nhất ! một bộ điện ảnh, đặc biệt là [ Fast and Furious 4] như vậy điện ảnh, đánh ra đến muốn đối mặt đại chúng , cho nên ta tại quay chụp cùng sản xuất khi lần nữa cường điệu người xem tầm quan trọng.”

Tựa hồ này còn chưa đủ, suy nghĩ một chút, Matthew còn nói thêm,“Ta cùng với người xem ở giữa có một loại nhiều năm qua thành lập tín nhiệm, ta tuyệt sẽ không làm cho bọn họ xem xong điện ảnh không vui về nhà, cho nên mặc dù có chút phim rất không sai, nhưng đương kết cục có nhân vật chính chết đi khi, có lẽ này có thể làm cho cả cố sự rất tuyệt, nhưng đối với này bộ phim, ta hi vọng người xem nhìn vui vẻ, đây là ta rất muốn . Cho nên ta tại quay chụp phía trước liền cùng sở hữu chủ sáng nhân viên nói qua, thắng được bọn họ đồng ý. Bọn họ đều cho rằng người xem vui vẻ là trọng yếu nhất.”

Đại khái nhận đến Matthew mà nói ảnh hưởng, cũng có lẽ là ý thức được cho tới nay hỏi phương thức có vấn đề, này danh phóng viên rốt cuộc hỏi có điểm ý tứ vấn đề.

“Ta làm một ít điều tra, ta cảm giác Matthew - Horner không phải một người, bởi vì một người không có khả năng một bên làm nhiều việc như vậy, một bên còn bảo trì hảo dáng người.”

Còn không đợi Matthew trả lời, David - Ellison đột nhiên từ bên cạnh xông ra, bên cạnh còn cùng phiên dịch.

“Ta vừa để người phiên dịch ngươi đề vấn đề.” Hắn nhìn tên kia điện ảnh kênh phóng viên, hỏi,“Vấn đề này có thể hay không có ta đến hồi đáp?”

Cái kia phóng viên giống như tiếng Anh không sai bộ dáng, nói thẳng,“Đương nhiên có thể.”

David - Ellison chỉ chỉ Matthew, nói,“Hắn có thể đồng thời làm mười sự kiện, một bên đàm một hạng mục, đồng thời tại chế tác một bộ điện ảnh, đồng thời còn tại diễn một bộ điện ảnh, đồng thời lại vì vừa quay xong điện ảnh làm tuyên truyền, đồng thời còn tại chuẩn bị một bộ điện ảnh kịch bản, cũng vì hai năm sau muốn quay điện ảnh xem kịch bản.”

Giờ khắc này, David - Ellison hóa thân thành một danh “Matthew thổi”,“Hắn mỗi ngày công tác mười lăm cái giờ, sau đó còn sẽ xuống xe cùng các fans nói chuyện phiếm, cùng các nàng chụp ảnh chung, tốn thời gian bồi các nàng, đây là các fans cần , các nàng thực thích như vậy, hắn phi thường coi trọng các fans nhu cầu. Ta cho rằng gã này thực ra là bảy người, mỗi một đều là Hollywood chuyên nghiệp nhất cố gắng nhất .”

Nhận phỏng vấn xong, Matthew cùng David - Ellison cùng nhau hướng tới rạp hát bên trong đi, bởi có quá nhiều nhân thấu lại đây chào hỏi, hắn rất nhanh liền biến thành một người.

Cùng bên này một vị nổi tiếng đầu tư nhân hàn huyên qua hai câu, Matthew vừa lúc nhìn thấy Gal - Gadot tiến vào rạp hát, dứt khoát cùng nàng cùng nhau hướng đi chiếu phim đại sảnh.

“Này hai ngày rất bận.” Matthew vừa đi vừa nói chuyện,“Đều chưa tới kịp hỏi ngươi, một năm này như thế nào không có nghe đến ngươi tin tức?”

Gal - Gadot cười nói,“Ta vẫn chờ ở Israel đâu.”

Matthew thuận miệng lại hỏi một câu,“Bận rộn cái gì đâu?”

Gal - Gadot thản ngôn bẩm báo,“Ta chuyển nhà đến Tel Aviv, tân gia có quá nhiều chuyện cần xử lý .”

“Chuyển nhà mới a?” Matthew nghĩ nghĩ, đề đề nghị,“Gadot, ngươi nên mời kịch tổ cùng đi vì ngươi chúc mừng, chúng ta là một đại gia đình.”

Nhìn Matthew liếc nhìn, Gal - Gadot cười nói,“Ta thích này đại gia đình.”

Hai người ăn ý không lại đề việc này, cùng nhau vào phòng chiếu phim,[ Fast and Furious 4] trận đầu công chiếu sắp mở ra.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 765: Bộ Dáng Phim Bom Tấn Nên Có

Ô -- ô -- ô --

Disney thành bảo đầu phim vừa lóe qua, trên màn ảnh lớn vẫn là một mảnh hắc ám, ô tô động cơ tiếng nổ vang dĩ nhiên vang lên, giống như ma âm xuyên não như vậy, truyền khắp toàn bộ rạp chiếu phim.

Này thanh âm dễ dàng liền kích phát nhân cảm xúc, đem nguyên bản còn tại phim ngoài người xem, bằng nhanh nhất tốc độ mang vào đến phim trong.

Theo sau, hình ảnh sáng lên, một chiếc Benz Coupe nổ vang xuất hiện ở gấp khúc trên sơn đạo, màn ảnh dần dần kéo gần, lái xe nhân rõ ràng chính là Matthew - Horner.

Hắn thuần thục khống chế Coupe, Benz Coupe càng lúc càng nhanh, rất nhanh đuổi theo phía trước một chiếc trọng hình xe tải.

“Đuổi kịp !” Matthew - Horner ra lệnh một tiếng, mặt sau mấy chiếc xe cũng đuổi theo.

Trong đó trên một chiếc xe, còn có Daniel - ngô.

Benz xe hơi giống như thiểm điện như vậy, nhanh chóng tới gần trọng hình xe tải, này chiếc Mercedes Benz chuyên môn thiết kế bôn trì E63AMG, có được siêu đại bài lượng V8 động cơ, có thể bộc phát ra kinh người 1020 mã lực, đặc biệt là cải tiến sau mặt trước, khiến chỉnh chiếc xe nhìn qua phi thường có sức chiến đấu.

Này chiếc xe vừa xuất trướng, khiến cho rất nhiều người sợ hãi than không thôi.

Benz công ty thị trường tổng giám cũng tại tham gia lần đầu thức, nhìn trên màn ảnh lớn Coupe, trên mặt tất cả đều là cười, này quảng cáo hiệu quả thật quá tốt.

“Matthew - Horner quả nhiên là chúng ta tốt nhất hợp tác đồng bọn.” Bên cạnh đại Trung Hoa khu người phụ trách đột nhiên nói.

Thị trường tổng giám nhẹ nhàng gật đầu, chỉ cần này bộ phim có thể đại bán, Benz quảng cáo hiệu quả tự nhiên không cần nhiều lời.

“Marco......” Hắn hạ giọng nói,“Tăng lớn chúng ta ở trên bộ phim hợp tác này marketing cường độ, khiến Trung Hoa khu sở hữu tham gia triển lãm xe Benz, đều đánh ra [ Fast and Furious ] quảng cáo.”

Đại Trung Hoa khu người phụ trách nhớ xuống dưới, này vốn là song thắng sự.

Một hồi phấn khích truy xe cảnh hành động dĩ nhiên xuất hiện ở trên màn ảnh lớn, Matthew đóng vai Sean cùng Daniel - ngô đóng vai nhân vật, làm thuê cho người khác, tiến đến lấy ra vật tư, Daniel - ngô lên xe cướp đoạt, Matthew lái xe phối hợp, hơn nữa tại đại xe tải lật xe chỉ mành treo chuông thời khắc, triển hiện ra cao siêu xe kĩ, cứu Daniel - ngô.

Đầy trời bạo tạc ánh lửa trung, Matthew điều khiển một chiếc Benz E63AMG, chở Daniel - ngô xung ánh lửa bên trong xông đến, soái được rối tinh rối mù.

Ngắn ngủi vài phút mở màn hí, hắn nhân vật dĩ nhiên tại người xem trong đầu dựng thẳng lên lập thể hình tượng.

“Hảo khẩn trương a !” Bạch Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve ngực, đối bên cạnh Ny Ny nói,“Mở màn khiến cho nhân không thở nổi.”

Ny Ny cắn môi, lại không có nói chuyện, trong đầu ngược lại ảo tưởng, nếu Daniel - ngô đổi thành nàng, vừa cảnh này hiệu quả có phải hay không sẽ càng hảo? Matthew - Horner như vậy điện ảnh cùng trong hiện thực anh hùng, cứu được không phải là nàng như vậy mĩ nữ sao?

Này mở màn cảnh hành động đơn giản, thô bạo, trực tiếp, không nói hai lời chính là khai làm, lấy động tác cùng xe bay tiết mục, đến dựng đứng Matthew này nhân vật chính cùng Daniel - ngô này vai phụ.

Đương nhiên, đây không phải tốt nhất tạo nhân vật phương thức, lại là tối có thể hấp dẫn người xem xem đi xuống .

Mở màn cảnh hành động sau, chiếu phim trong đại sảnh nhanh chóng an tĩnh lại, cơ hồ sở hữu người xem lực chú ý, đều tập trung đến phim mặt trên, căn bản không thời gian nghị luận khác.

Bởi vì phấn khích kích thích tiết mục một hồi tiếp một hồi, làm cho bọn họ ứng phó không nổi.

Theo Matthew này đệ nhất nam chính xuất trướng, tiếp đến Paul - Walker xuất trướng thời gian.

Nếu nói Matthew đóng vai Sean này một nhân vật, đại biểu là hấp dẫn tân người xem, như vậy Paul - Walker đại biểu chính là tình hoài, câu động kia vài đã có [ Fast and Furious ] series các fan điện ảnh tiến vào rạp chiếu phim.

Cùng mở màn cảnh hành động như vậy, Brian đồng dạng lấy cảnh hành động xuất trướng, một đoạn phối hợp một chút Parkour vai diễn truy đuổi hí, cũng rất là hấp dẫn nhân.

Này bộ phim không chỉ là xe bay, mà là dung hợp rất nhiều động tác nguyên tố, bất quá tại một ít động tác nguyên tố dẫn vào thượng, đều có chừng có mực, giống Parkour thứ này, tại dân gian cùng điện ảnh đều không là mới mẻ ngoạn ý, người xem cũng sẽ không nhìn sau liền cho rằng điếu tạc thiên khó lường.

Justin Lin dùng mười phút thời gian, đến giải thích hai vị nhân vật chính, đây là điển hình Hollywood ba đoạn thức kết cấu, cũng là phù hợp nhất đại chúng thẩm mỹ điện ảnh kết cấu.

Mười phút mở màn hí kết thúc, hai vị nhân vật chính tự nhiên muốn có minh xác mục đích đến thôi động chỉnh bộ phim tình tiết.

Vì thế, tại một hồi Daniel - ngô muốn cáo biệt về nước đua xe thượng, Matthew đóng vai Sean từ mặt khác một danh lái xe trong miệng biết được Dominic - Toretto bỏ mình tin tức, làm hảo hữu hắn trước tiên chạy tới Toretto ra sự cố địa điểm, muốn xác nhận Toretto nguyên nhân tử vong.

Sean kinh nghiệm phong phú, phát hiện Toretto nguyên nhân tử vong kỳ quái, tại hiện trường gặp đồng dạng được đến tin tức Brian.

Bởi hai người cũng không nhận thức, lái xe bỏ qua.

Mặt sau chính là Sean cùng Brian phân đầu điều tra Dominic - Toretto nguyên nhân tử vong, hơn nữa tìm ra Toretto trước khi chết cuối cùng liên hệ nhân vật.

Này mấy tình tiết đều không còn tạp, xác thực điểm đến nói còn phi thường đơn giản, cho dù là học sinh cấp hai đều có thể dễ dàng xem hiểu.

Nói trắng ra là, Dominic - Toretto chết như thế nào, cùng với điều tra hắn nguyên nhân tử vong, căn bản không phải phim tự sự trọng điểm, lại càng không là phim bán điểm.

[ Fast and Furious 4] là một bộ thuần túy bỏng phim hành động, mà không phải huyền nghi điện ảnh.

Chỉnh bộ phim, tiết tấu khống chế phi thường tốt, thủy chung vẫn duy trì năm phút đồng hồ một đánh nhỏ, mười phút một đánh lớn tiết tấu, hơn nữa tuyệt đại bộ phận cảnh hành động đều là người xe kết hợp, vẫn thiếp hợp Fast and Furious chủ đề.

Nổ vang tiếng motor liền không có tại phòng chiếu phim trung thời gian dài biến mất qua.

Có đua xe, đương nhiên cũng ít không được mĩ nữ.

Đương Gal - Gadot mặc T-shirt trắng cùng quần bó xuất trướng khi, không ít người đều hít ngược một ngụm khí lạnh, này chân cũng quá dài quá thẳng a !

Ny Ny nhìn trên màn ảnh Gal - Gadot, dứt khoát không thể tin được, này cũng quá gầy, dứt khoát gầy thành một đạo thiểm điện.

Sean rất thuận lợi tra được Dominic - Toretto chi tử cùng đại buôn lậu thuốc phiện Braga có liên quan, Brian cũng vừa đúng tìm lên cửa đến, hắn tra được Sean cùng Đường lão đại quan hệ vô cùng tốt, hơn nữa tại điều tra Đường lão đại chi tử, muốn chiêu mộ Sean trở thành nằm vùng, đánh vào Braga tập đoàn bên trong, điều kiện chính là cảnh sát sự hậu sẽ tiêu trừ Sean sở hữu án để.

Song phương trải qua vài phen dây dưa, đạt thành hợp tác hiệp nghị, Sean tìm đến Daniel - ngô hỗ trợ, thêm lúc này lập trường không rõ mĩ nữ Gisele, còn có cùng Brian lại đốt cũ tình Mia, xe bay gia tộc dĩ nhiên có sơ hình.

Sean cùng Brian đương nhiên là này đại gia đình hạch tâm.

Bất quá, này một bộ chỉ là xe bay gia tộc hình thành ban sơ giai đoạn, từ kế lâu dài hoa suy xét, gia đình lý niệm biểu đạt cũng không phải rất minh xác.

So với xe bay gia tộc gia đình thức tình cảm, Matthew cùng Gal - Gadot diễn cảm tình phân lượng càng nặng một ít.

Về phần kịch tình, trừ phía sau màn đại nhân vật phản diện Braga là ai, cơ bản cũng không có hồi hộp đáng nói.

Xác thực điểm đến nói, này bộ phim tự sự căn bản chính là lưu thủy trướng.

Nhưng cùng lưu thủy trướng kịch tình tương phản là, rạp chiếu phim trung các fan điện ảnh nhìn xem mùi ngon, cơ hồ đều không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn ảnh lớn.

Có lẽ qua trước mười năm, giống như loại này loại hình phim khả năng ở bên này phản ứng bình thường, nhưng mà tại đây niên đại, đơn giản hỏa bạo phim hành động, là Hollywood điện ảnh được hoan nghênh nhất loại hình.

Lâm Phong vẫn nhìn xem có tư có vị, này điện ảnh tuyệt đối là năm nay đã phát hành phim trung dễ nhìn nhất một bộ.

Trong phim đại lượng quý báu siêu xe, cơ nhục xe, cải trang xe liên tiếp lên sân, dù cho hắn không phải xe mê, đối với này mấy xe cũng chỉ gặp này ảnh không biết kỳ danh, kia nhanh như điện chớp truy xe tràng diện động lực mười phần, lại cũng người xem nhiệt huyết sôi trào, hô to đã nghiền.

Điện ảnh là một hồi nghe nhìn thịnh yến, thị giác hiệu quả ngoài trên thính giác, mặc dù có động cơ tiếng nổ vang, săm lốp cùng mặt đất tiếng ma sát, giữa xe cùng xe cự đại tiếng đánh, thậm chí thủy tinh vỡ tan thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, tại vòng quanh thanh phấn khích biểu hiện dưới, nghe vào tai tuyệt không chói tai, ngược lại giống tại thưởng thức mĩ diệu ô tô hòa âm, để người nghe được tâm động không thôi.

Đây mới là đại phiến nên có bộ dáng a !

Phim cũng tiến vào đến cuối cùng cao trào hí, phần đông chiếc xe tại Mĩ quốc cùng Mexico biên cảnh trên hoang dã tung hoành ngang dọc, Matthew cùng Paul - Walker chặt chẽ hợp tác, phần mình điều khiển chiếc xe qua lại đột kích, tuyệt không rơi vào đối thủ vây khốn bên trong, lại lợi dụng xuất sắc xe kĩ cùng cao siêu thân thủ, không ngừng khởi xướng phản kích, hoặc là dùng thương bắn bạo đối thủ lốp xe, hoặc là đem đối thủ đâm ngã xe......

Thời khắc mấu chốt, đã cùng nam chính nùng tình mật ý Gisele phản bội, cùng Daniel - ngô từ trắc phía sau giết ra, đánh được buôn lậu thuốc phiện nhóm trở tay không kịp.

Gisele này nữ tính nhân vật xuất trướng khiến tất cả mọi người cảm giác được kinh diễm, nàng cùng mặt khác ba danh nam tính nhân vật bất đồng, điều khiển là một chiếc xe máy, đối với súng ống chưởng khống càng là xa tại người khác bên trên, dù cho cưỡi mô tô, như cũ xạ thuật tinh xảo.

Như vậy nữ tính nhân vật, cùng truyền thống điện ảnh bình hoa rõ ràng bất đồng, nàng không cần nam nhân đến cứu vãn, cường đại có thể bảo hộ chính mình, thậm chí xông ra chiến thắng cường đại địch nhân.

Được đến đồng bạn giúp, Sean cùng Brian rốt cuộc đuổi theo Braga, lại là một trận xe bay đại chiến.

Rốt cuộc đến quyết đấu trường hợp, Brian cùng bại hoại bên trong nhất hào lái xe Phoenix một mình đấu, vẫn đều không lạc hạ phong, đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị đụng lật .

Hoàn hảo có Matthew, hắn một người thu phục mặt sau nhất đại bang lâu la, đúng lúc đuổi tới, lái xe đánh bay Phoenix, đuổi tới cứu Brian.

Nhìn thấy cuối cùng, Lâm Phong cảm giác trừ soái đều không biết nên hình dung như thế nào Matthew .

Đánh nhau soái, lái xe soái, thụ thương soái, cùng mĩ nữ Gisele kích hôn soái, chẳng sợ cuối cùng bị cảnh sát đội còng tay mang đi như cũ soái rối tinh rối mù.

Bởi vì cùng Brian đạt thành hiệp nghị, Sean lựa chọn tín nhiệm cảnh sát, nhưng cùng đại bộ phận Hollywood điện ảnh trung như vậy, lão mĩ chính phủ bộ môn đều là không thể tin , cảnh sát đi ngược lại cấp Sean hứa hẹn, không chỉ cự tuyệt phóng thích, cuối cùng còn phán xử sáu mươi năm tù có thời hạn.

Nói cách khác, nam chính dư sinh đều phải tại trong ngục giam vượt qua .

Phim cuối cùng, Matthew đóng vai Sean ngồi trên cảnh sát xe chở tù, bị đưa hướng ngục giam, lạc nhật tịch dương trên đường, Paul - Walker, Jordana - Brewster, Daniel - ngô cùng Gal - Gadot phần mình điều khiển siêu xe xông đến, thẳng truy kia chiếc xe chở tù.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 766: Lừa Gạt Quảng Cáo

Trên màn ảnh lớn hình ảnh biến mất, trần nhà một lần nữa rải xuống ngọn đèn, phòng chiếu phim trung vang lên vô số tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay dị thường nhiệt liệt, kéo dài không thôi.

Đi theo tiếng vỗ tay , còn có rất nhiều người xem tiếng nghị luận.

Kia vài thành đàn kết bạn tiến đến tham gia lần đầu thức fan điện ảnh, rất nhiều đều nhịn không được bắt đầu thảo luận này bộ phim vừa kết thúc công chiếu.

“Rất soái , Mĩ quốc kẻ cơ bắp, hơn nữa mở ra đại mã lực cơ nhục xe, hoàn toàn là tuyệt phối.”

Lâm Phong nghe được bên trái có người tại nghị luận.

“Matthew - Horner điện ảnh thật sự là bộ bộ đều không sai.”

Bạch Tuyết bên kia, cũng nghe đến rất nhiều người vừa vỗ tay vừa nghị luận.

“Ta vốn là bởi vì Matthew - Horner có thể nói lưu loát trung văn mới tới được, nguyên lai hắn điện ảnh cũng rất tuyệt, trở về từ trên mạng tìm xem, đem hắn quá khứ chụp phim đều xem một lần.”

“Liền xung Matthew - Horner biết Trung văn điểm này, ta liền thích hắn này nhân !”

Cho dù là bên phải một thoạt nhìn lão luyện thành thục trung niên fan điện ảnh, lúc này cũng tại gật đầu nói,“Rất không sai , đủ kích thích !”

Này mấy cũng truyền đến Ny Ny trong lỗ tai, tựa hồ như vậy một bộ đơn giản ngốc nghếch điện ảnh, phi thường được hoan nghênh?

Nàng ngồi ở phần đông phổ thông người xem trong, có trực quan nhất cảm thụ.

Hiện trường các fan điện ảnh đều phi thường thích Matthew - Horner, như vậy một sẽ nói trung văn Hollywood ngôi sao, chỉ sợ sẽ ở bên này mang đến một cỗ siêu cấp tăng vọt.

Nói như vậy, cùng Matthew - Horner có liên quan nhân hoặc là sự, tại trong thời gian rất lâu, thế tất sẽ trở thành quốc nội giải trí truyền thông chú ý tiêu điểm.

Ny Ny nguyên bản liền hạ quyết tâm, giờ khắc này càng thêm kiên quyết, xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ lộ có lẽ thật là một con đường tắt.

Lần đầu như vậy hạ màn, bất quá kịch tổ hoạt động còn không có kết thúc, Disney đại Trung Hoa khu tại phụ cận khách sạn còn có trường chiêu đãi tiệc tối.

“Hiệu quả rất không sai.”

Đi vào khách sạn, David - Ellison đối Matthew nói,“Fan điện ảnh đều rất nhiệt tình, thậm chí có chút điên cuồng.”

Matthew nhún nhún vai,“Thực ra loại này phim, chỉ cần hỏa bạo kích thích, Thái Bình Dương hai bờ người xem đều sẽ thích.”

Bắc Mĩ điện ảnh thị trường rất thành thục, nhưng không cần đem Bắc Mĩ điện ảnh người xem thẩm mỹ ánh mắt nhìn xem cao bao nhiêu, từ nào đó phương diện đến nói, Thái Bình Dương hai bờ chủ lưu người xem thẩm mỹ trình độ thực ra đều không sai biệt lắm, bằng không Bắc Mĩ cũng sẽ không xuất hiện rất nhiều phim dở đại bán, thậm chí là dựa vào tình hoài liền có thể bán thượng hai mươi ức box office phim.

David - Ellison hỏi,“Ngươi cảm giác bên này box office có thể có một ức dollar sao?”

Matthew vừa đi vừa chăm chú suy xét một hồi, sau đó chậm rãi lắc đầu,“Rất khó, chung quy bên này thị trường vừa khởi bước, còn bị vây ở khai phá giai đoạn.”

David - Ellison bao nhiêu có điểm thất vọng, còn nói thêm,“Cho dù có một ức dollar, chúng ta cũng chia không đến bao nhiêu tiền, 13% box office phân thành, rất quá đáng !”

“Không quan hệ.” Matthew tương đối nhìn thoáng,“Chúng ta là vì tương lai.”

Hắn thấp giọng nhắc nhở nói,“Ta nghe nói , hai bên rất nhanh liền sẽ tiến hành lại một vòng thế mậu đàm phán, trong đó điện ảnh chính là đàm phán trung một hạng nội dung, trước mắt MPAA đang tại làm Washington phương diện công tác, phỏng chừng về sau box office phân thành sẽ có rõ ràng dâng lên.”

David - Ellison gật gật đầu,“Chỉ mong đi.”

Lên thang máy, Matthew cũng không nói thêm nữa, bên này box office phân thành tỉ lệ tương đối thấp, lại không bao gồm thuế khoản cùng tuyên phát phí dụng, kia vài đều do trung ảnh phụ trách, này 13% phân thành có thể nói cơ bản đều là lợi nhuận.

Thang máy đến tầng năm, Matthew cùng David - Ellison đi đến yến hội thính cửa, bỗng nhiên phát hiện Gal - Gadot bị người nào ngăn cản xuống dưới, đối phương đưa cho nàng một chiếc hộp lam, không đợi Gal - Gadot kịp phản ứng, bên cạnh liền có nhiếp tượng sư đối với Gal - Gadot một trận loạn phách.

“Ta xem xem sao thế này.” Matthew chưa cùng David - Ellison tiến yến hội thính, ngược lại đi đến Gal - Gadot bên kia, hỏi,“Gặp được phiền toái ?”

Gal - Gadot cấp Matthew nhìn nhìn trong tay màu thanh lam chiếc hộp, nhìn đối diện một mang kính mắt trung niên nam nhân nói nói,“Vị tiên sinh này nói là của ta fan điện ảnh, phi thường thích ta tại phim bên trong nhân vật, muốn đưa tặng cho ta lễ vật, thuận tiện theo ta chụp ảnh chung lưu niệm.”

Cái kia mang kính mắt trung niên nam nhân nhìn thấy Matthew, trên mặt vui sướng chợt lóe mà qua, biến ma thuật như vậy từ trong túi lại móc ra một màu thanh lam cái hộp nhỏ, chủ động thò qua tay phải đến, dùng không quá lưu loát tiếng Anh nói,“Ngươi hảo, Horner tiên sinh, ta cũng là của ngươi fan điện ảnh.”

Matthew nhìn hắn một cái, nói,“Ngươi hảo, chúng ta có thể dùng trung văn trao đổi.”

Mang kính mắt trung niên nam nhân lập tức đổi về trung văn, hai tay cầm cái hộp nhỏ đưa đến Matthew trước mặt, nói,“Đây là gia hương của ta một điểm đặc sản, tưởng làm lễ vật đưa tặng cho Horner tiên sinh.”

Matthew không phải Gal - Gadot, khóe mắt dư quang phiết dưới vừa chụp ảnh cái kia nhiếp tượng sư, căn bản không có tiếp cái kia chiếc hộp lam, ngược lại nói,“Vị tiên sinh này, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh , lễ vật liền tính đi.”

Lời này có điểm ra ngoài mang kính mắt trung niên nam nhân đoán trước, nhưng hắn không có như vậy buông tay, ngược lại kiên trì nói,“Này lễ vật đại biểu là fan điện ảnh tâm ý, cũng không quý trọng, xin hãy nhận lấy.”

Matthew lại nhìn nhìn cái kia màu thanh lam chiếc hộp, mặt trên ngân yết hầu tảng bảo danh tự dị thường bắt mắt, bắt mắt đến hắn vừa thấy, liền có thể nhớ tới từng ngây ngô cười cử qua cùng loại này chiếc hộp hai vị Brazil cầu thủ siêu sao.

Chung quy kia quảng cáo thật sự là rất kì ba , đặc biệt là Ro béo cái kia, nghe nói chính là lừa bịp làm ra .

“Không tất .” Matthew không chỉ không có tiếp, ngược lại trịnh trọng nói,“Vị này nhiếp tượng sư là ngươi mang đến đi?”

Hắn cũng không quản đối phương có thừa nhận hay không, nói thẳng,“Nơi này tốt nhất không cần chụp ảnh, thỉnh đóng kín máy ảnh.”

Mang kính mắt trung niên nam nhân gặp Matthew căn bản không tiếp, đành phải hậm hực thu hồi màu thanh lam cái hộp nhỏ.

“Gadot.” Matthew triều Gal - Gadot thò tay, Gal - Gadot lập tức đem trong tay chiếc hộp đặt ở trên tay hắn, Matthew đưa cho mang kính mắt trung niên nhân, phi thường nghiêm túc chuyên chú nói,“Vị tiên sinh này, thỉnh không cần đem vừa quay chụp ảnh chụp dùng cho bất cứ thương nghiệp sử dụng, này đề cập Gal - Gadot tiểu thư cùng [ Fast and Furious ] kịch tổ chân dung quyền.”

Nói xong, hắn lễ phép đối mang kính mắt trung niên nam nhân gật gật đầu,“Tái kiến.”

Matthew tiếp đón một chút Gal - Gadot, hai người cùng nhau vào yến hội thính.

Yến hội thính cửa, nhiếp tượng sư kề sát qua, hỏi,“Lão bản, chúng ta làm thế nào?”

Mang kính mắt trung niên nam nhân nhìn nhìn yến hội thính bên trong, cùng với canh giữ ở cửa hắc tây trang, bởi không có thư mời, hắn căn bản vào không được.

“Ảnh chụp còn dùng sao?” Nhiếp tượng sư lại hỏi.

“Này...... Ta lại cân nhắc một chút đi.” Mang kính mắt trung niên nam nhân có chút do dự,“Ngươi nói bọn họ sẽ vẫn chú ý sao?”

Nhiếp tượng sư ăn ngay nói thật,“Rất khó nói, Disney ở bên này có phân công ty. Chúng ta quảng cáo là muốn ở trên đài truyền hình truyền phát , rất khó không bị đối phương chú ý tới.”

Mang kính mắt trung niên nam nhân ủy quyết không dưới, có thể dẫn phát quảng cáo hiệu quả cùng khả năng đối mặt pháp luật vấn đề, nên như thế nào lấy hay bỏ?

“Hai vị !”

Đúng lúc này, có khách sạn nhân viên bảo vệ đi tới, trực tiếp nhắc nhở nói,“Nơi này không cho phép chụp ảnh, mời các ngươi rời đi.”

Nhìn thấy hai cao lớn vạm vỡ nhân viên bảo vệ, mang kính mắt trung niên nam nhân nhanh chóng tiếp đón nhiếp tượng sư ly khai.

Cùng Matthew tiến vào yến hội thính, Gal - Gadot quay đầu nhìn thoáng qua, hảo kỳ hỏi,“Sao thế này?”

Matthew cũng không giấu diếm, nói thẳng,“Khả năng là trà trộn vào lừa gạt quảng cáo .”

Lời này vừa ra, Gal - Gadot lập tức minh bạch ,“Bọn họ là tưởng chụp xuống ta cầm cái kia chiếc hộp ảnh chụp, sau đó đương quảng cáo sử dụng?”

“Ta đoán .” Matthew nhàn nhạt nói,“Cũng có khả năng không phải.”

Hắn chưa cùng Gal - Gadot nói chuyện nhiều phương diện này đề tài, chung quy từng hắn cũng là đạo bản kẻ được lợi, xem qua tuyệt đại bộ phận điện ảnh, đều là từ mạng internet bên trên tải xuống cao thanh đạo bản.

Bao gồm chính hắn ở bên trong, đại bộ phận nhân thực ra cũng không có bản quyền ý thức, lại càng không cần nói bản quyền bảo hộ .

Từng vị kia Ro béo, thực ra bị lừa số lần nhiều đi, giơ lên cùng loại lam chiếc hộp chỉ là không thế nào dễ khiến người khác chú ý một lần.

Matthew còn mơ hồ nhớ rõ, xem qua Ro béo bát quái đưa tin, nghe nói từng Ro béo tưởng mua phòng, khiến người đại diện cùng luật sư đi xử lý, phòng ở mua hảo , Ro béo chuyển vào đi trụ hơn nửa năm mới phát hiện bất động sản chứng trên viết là người đại diện danh tự, hợp nhân gia người đại diện chỉ là đem hắn đương khách trọ.

Sau này, Ro béo lại tưởng hắc hắc hắc, liền thông đồng tiểu muội đến lữ quán, quần đùi nhất thoát, mới phát hiện đối phương phía dưới cũng có đem, chẳng những bị nhân yêu ghê tởm một phen, còn bị nhân bức bịt miệng phí......

Xem xem Gal - Gadot, lại cân nhắc từng Ro béo nhe răng lộ răng cửa cầm một “Ấn có lão tiên sinh avatar chiếc hộp”, tại ngàn nhà vạn hộ trên TV cùng trên biển quảng cáo đối với toàn quốc nhân dân cười ngây ngô vài năm, Matthew liền cảm giác việc này không thể xuất hiện tại [ Fast and Furious ] kịch tổ trên người.

Này tuyệt đối sẽ liên lụy toàn bộ kịch tổ.

Cho nên, cùng Gal - Gadot hàn huyên vài câu sau, hắn cố ý tìm đến Sean - đường, đem vừa sự tình cùng chính mình phỏng đoán đại khái nói một lần, khiến Sean - đường chú ý dưới chuyện này.

Sean - đường được đến qua Disney tổng bộ chuyên môn chăm sóc, đối Matthew sự tình đặc biệt để bụng, lập tức tỏ vẻ sẽ khiến nhân tìm dưới kia gia công ty liên hệ phương thức, trước cho bọn họ phát luật sư hàm.

Hiện tại niên đại này, cùng ngoại xí liên lụy đến pháp luật bên trên vấn đề, hướng đến đều không là vấn đề nhỏ.

Có Sean - đường nhìn chằm chằm, Matthew cũng yên tâm, lập tức đem chuyện này ném tới một bên, Gal - Gadot tựa hồ rất quan tâm, còn đặc biệt đi tìm tới hỏi hỏi.

“Không có việc gì.” Matthew nói đơn giản nói,“Disney bên này phân công ty sẽ nhìn chằm chằm, đối phương chỉ cần không ngốc, sẽ không tùy tiện xâm phạm chúng ta bản quyền.”

Gal - Gadot gật gật đầu,“Này liền hảo.” Nàng lại cười nói,“Cám ơn ngươi nhắc nhở ta.”

Matthew khoát tay,“Một điểm việc nhỏ, đừng khách khí.”

Hai người nói không vài câu, Sean - đường đột nhiên đi trở về, còn mang theo hai trung niên nhân.

Matthew nhìn thoáng qua, phía trước người nọ để tóc rẽ mái, gương mặt tương đương xa lạ, mặt sau người nọ lại rất quen thuộc, dù cho không nhìn qua hắn điện ảnh nhân, phỏng chừng cũng nghe qua tên của hắn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 767: Một Vé Khó Cầu

“Trương tiên sinh, kính đã lâu đại danh của ngươi.”

Matthew cùng đối diện đạo diễn có chút khách khí nói,“Ta xem qua anh hùng, một bộ làm người ta ấn tượng khắc sâu điện ảnh.”

Trương quốc sư cười nói,“Horner tiên sinh rất quá khen .” Hắn tâm tình tựa hồ không sai,“Không nghĩ tới Horner tiên sinh trung văn nói như vậy hảo.”

“Cảm thấy hứng thú, chuyên môn học qua một đoạn thời gian.” Matthew lễ phép nói.

Khi nói chuyện, hắn ánh mắt từ phụ cận mặt khác hai người trên người thổi qua, giới thiệu qua song phương nhận thức sau, Sean - đường liền cùng mặt khác một danh họ Trương chế tác nhân hàn huyên lên.

Đối với này hai người chuyên môn tìm đến Sean - đường giới thiệu nhận thức, Matthew không quá minh bạch bọn họ dụng ý, chung quy hắn bên này tuyên truyền lại lửa nóng, song phương gian giới hạn thực ra đều rất rõ ràng.

Trương quốc sư loại này bối cảnh sắc thái nồng hậu đạo diễn, không có khả năng đánh vào Hollywood.

“Lúc trước xem tin tức, mặt trên nói Horner tiên sinh trung văn nói được có bao nhiêu hảo.” Trương quốc sư tiếp tục nói,“Hôm nay nghe tới quả nhiên như vậy, xem ra Horner tiên sinh đối Đông Phương văn hóa rất cảm thấy hứng thú?”

Matthew đương nhiên không có khả năng ở loại này trường hợp phủ nhận, nhất quán kiên trì lập trường, nói,“Đúng vậy, hơn năm ngàn năm tích lũy, tự có hắn chỗ mê người.”

Trương quốc sư có thâm ý khác,“Horner tiên sinh đối Đông Phương văn hóa cảm thấy hứng thú, không biết đối với bên này điện ảnh có hứng thú sao?”

“Xem qua một ít.” Matthew cũng không phải newbie, nhàn nhạt đáp lại nói,“Tỷ như anh hùng.”

Trương quốc sư nhẹ nhàng gật đầu, mắt thấy Matthew căn bản không chính diện tiếp hắn mà nói, dứt khoát nói,“Horner tiên sinh có hứng thú ở bên này quay chụp một bộ điện ảnh sao?”

Matthew nhìn hắn một cái, minh bạch lời này sau lưng ý tứ, uyển chuyển cự tuyệt,“Ta cũng rất tưởng ở bên này quay chụp một bộ [ Fast and Furious ].”

Nghe nói như thế, Trương quốc sư hơi hơi nhíu nhíu mày, trực tiếp mời nói,“Horner tiên sinh, ta đang tại trù bị một bộ quốc tế đại chế tác phim, trong đó nam chính là một danh Tây phương nhân, không biết ngươi cảm thấy hứng thú sao?”

Gặp Trương quốc sư vẫn là phát ra mời, Matthew ngắn ngủi trầm mặc, hồi tưởng một phen, Tây phương nhân làm nam chính quốc tế đại chế tác? Chẳng lẽ là kia bộ phim quái thú? Vấn đề là thời gian không quá đúng không?

“Trương tiên sinh.” Matthew không có nghĩ nhiều, cũng không có trực tiếp cự tuyệt, nói,“Của ta người đại diện không có mặt, dựa theo trù tính hiệp ước, ta không thể đáp ứng bất cứ điện ảnh mời, nếu ngươi cố ý hợp tác, có thể trí hàm Los Angeles Thiên Sứ trù tính công ty, cùng ta người đại diện Helen - Hermann đi đàm.”

Đối với hắn đến nói, đây là phi thường minh xác cự tuyệt .

Trương quốc sư đại khái cũng nghe minh bạch , nói,“Ta sẽ phát chính thức thư mời, hi vọng chúng ta có hợp tác cơ hội.”

Matthew biết đây là lễ phép tính mà nói, giữa song phương không có bất cứ mâu thuẫn, dù cho sẽ không hợp tác, cũng sẽ bảo trì cơ bản nhất tôn trọng, bởi vậy hắn cũng nói,“Hi vọng có hợp tác cơ hội.”

Trương quốc sư lại nói vài câu lời khách sáo, rất nhanh ly khai nơi này.

Matthew nhớ không rõ Trương quốc sư khoảng thời gian này quay chụp qua cái gì điện ảnh, nhưng khiến Tây phương nhân làm nam chính , liền nhớ rõ kia bộ phim quái thú, dù cho không phải kia bộ phim quái thú, hắn cũng không có hợp tác hứng thú.

Trực tiếp tham dự vào bên này điện ảnh quay chụp, mà không phải lấy Hollywood làm tuyệt đối chủ đạo quay phim mà nói, căn bản chính là kiện cật lực bất thảo hảo sự tình.

Hôm nay hắn thù lao là hai ngàn vạn dollar khởi bước, nếu tham dự bên này điện ảnh quay chụp, cho dù là dựa theo giá thấp nhất 2000 vạn dollar muốn thù lao, chỉ sợ cũng sẽ đưa tới phần đông chỉ trích, đặc biệt là công chúng chỉ trích.

Này cùng công chúng bỏ tiền tiến rạp chiếu phim nhìn hắn diễn viên chính điện ảnh khiến hắn kiếm tiền hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, nhân tâm lý thường thường đều là rất phức tạp .

Một phương diện khác, biểu diễn này bộ phim thất bại , Thái Bình Dương hai bờ phỏng chừng không bao nhiêu người sẽ nói tốt, liền tính là thành công , đối với hắn sự nghiệp giúp cũng có thể xem nhẹ bất kể.

Lấy Matthew tính cách, loại này trả giá cùng thu hoạch hoàn toàn kém xa sự tình, làm sao có khả năng đi làm?

So với kia vài không biên giới hợp tác, hắn càng quan tâm [ Fast and Furious 4] có thể hay không vi toàn bộ series gõ ra bên này thị trường.

Tiệc tối kết thúc, Matthew vừa trở lại khách sạn, tiếp lấy đến một phần thống kê, đây là Disney đại Trung Hoa khu tại lần đầu chấm dứt sau, hiện trường phỏng vấn phổ thông fan điện ảnh đối với [ Fast and Furious 4] đánh giá.

Bởi bên này tạm thời khuyết thiếu độ cao chuyên nghiệp hóa thị trường điều tra cơ cấu, rất nhiều nhất tuyến thị trường điều nghiên công tác, đều là do Disney đại Trung Hoa khu chuyên môn thuê mấy nhà công ty đang làm.

Matthew đại khái nhìn một chốc, cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm,[ Fast and Furious 4] loại này đơn giản thuần túy lại có chất lượng cam đoan bỏng giải trí điện ảnh, thắng được tuyệt đại bộ phận người xem hảo cảm.

Disney đại Trung Hoa khu thu thập rạp chiếu phim hiện trường phổ thông người xem đánh giá trung, trên cơ bản đều là khen ngợi.

“[ Fast and Furious 4] tuy rằng là bình mới chứa rượu cũ, thế nhưng nghe cái kia động cơ phát động, nhìn kích bạo trường hợp, vẫn là để người Adrenaline kịch liệt gia tăng.”

“Bộ điện ảnh này vẫn là rất không sai , trường hợp rất lớn, cảnh hành động rất nhiều, nam chính Matthew - Horner đủ soái, nữ chính Gal - Gadot xinh đẹp, rất dễ nhìn .”

“Hollywood phim bom tấn cảnh hành động, đặc biệt là Matthew - Horner như vậy trong hiện thực cũng đặc biệt lợi hại ngôi sao cảnh hành động, rất kích thích .”

“Nhìn xem thật gọi một đã nghiền !”

“Toàn bộ kịch tình phi thường mạo hiểm kích thích, xem thời điểm nhiệt huyết sôi trào, thêm phối nhạc cảm thụ càng là gấp bội, đáng tiếc chính là kịch tình cũ rích một điểm.”

“Hollywood phim hành động, xem cảnh tượng, soái ca, mĩ nữ, nghe âm nhạc, đã nghiền, cơ bản liền OK , Matthew - Horner diễn viên chính phim, dù sao chính là đã nghiền.”

“Matthew gia nhập quả nhiên không để người thất vọng ! so [ Tokyo trôi đi ] hảo không biết bao nhiêu ! phim mở đầu Matthew xe kĩ khiến cho ta cảm thấy cả người hưng phấn được cơ hồ run rẩy ! tiền 4 bộ bên trong, này một bộ là tối kinh điển !”

Tuy rằng cũng có nói này bộ phim đơn giản ngốc nghếch , nhưng cơ hồ tất cả mọi người cho rằng [ Fast and Furious 4] giải trí tính cực tốt.

Đến ngày hôm sau, cũng chính là thứ sáu,[ Fast and Furious 4] chính thức ở bên này phần đông rạp chiếu phim trong công chiếu, có lẽ là Matthew phía trước tuyên truyền khởi tác dụng, cũng có lẽ [ Fast and Furious ] loại hình này phim đặc biệt đối với bên này người xem khẩu vị, này bộ phim từ công chiếu bắt đầu khởi, tỷ lệ chỗ ngồi liền phi thường cao.

Dù cho thứ sáu là ngày làm việc, tháng năm trung tuần cũng xa xa chưa tới bên này đại trung viện giáo nghỉ thời gian, nhưng thứ sáu tổng thể tỷ lệ chỗ ngồi vẫn là vượt qua 50%, này đại đại cao hơn trung ảnh phương diện mong muốn.

Nguyên bản, làm một bộ Hollywood phim,[ Fast and Furious 4] công chiếu ban đầu chỉ có 30% tỷ lệ chiếu, nhưng đến thứ bảy, lịch chiếu phim đường thẳng tiêu thăng, toàn diện nghiền áp điện ảnh trên thị trường phim nước ngoài cùng phim trong nước, tỷ lệ chiếu đạt tới kinh người 45%.

Này hết thảy nguyên nhân rất đơn giản,[ Fast and Furious 5] tại thứ sáu một ngày trong, lấy 4520 vạn RMB, sáng tạo tân điện ảnh thị trường đan ngày box office thu nhập kỉ lục !

Có lẽ này một con số tại về sau đan ngày phá 3 ức thậm chí 4 ức khủng bố biểu hiện trước mặt không chịu nổi nhắc tới, nhưng tại đây niên đại, tuyệt đối là bá chủ cấp bậc biểu hiện.

Này một con số so với năm trước [ Xích Bích thượng ] sáng tạo 2700 vạn dollar trở lên đan ngày box office kỉ lục, đề cao ước chừng 1800 đa vạn.

Dù cho bên này rạp chiếu phim số lượng đang tại lấy phía trước không có tốc độ kiến thiết, lại cũng đủ để chứng minh [ Fast and Furious 4] cự đại uy lực.

Đương một vị Hollywood cao nhất thương nghiệp ngôi sao, lại đạt được bên này người xem phổ biến tán thành, diễn viên chính điện ảnh vẫn là số đông đại chúng vui vẻ nhất loại hình, lại thêm có tương đối xuất sắc chế tác cam đoan, này người xem cơ số dị thường khổng lồ thị trường, tiềm lực giống như núi lửa bùng nổ như vậy phun ra.

Nếu [ Fast and Furious 4] phát hành rạp chiếu phim có một vạn gia, Disney đại Trung Hoa khu suy tính, thứ bảy riêng một ngày sản sinh thậm chí có thể qua ức.

Đương nhiên, niên đại này, trông cậy vào bên này có một vạn gia rạp chiếu phim chiếu phim [ Fast and Furious 4] là không hiện thực .

Nhưng [ Fast and Furious 4] tuyên truyền marketing thích đáng, nhận đến thứ bảy phát hành cùng cao tỷ suất chiếu phim hiệu ứng gia thành, thứ bảy đan ngày box office so thứ sáu hướng lên trên nhổ một mảng lớn, dâng lên biên độ vượt qua 20%, lấy 5500 vạn RMB kết thúc ngày đó chiếu phim.

Vỏn vẹn hai ngày thời gian,[ Fast and Furious 4] tích lũy lấy được 1 ức 20 vạn RMB box office.

Không có bất cứ hồi hộp, này bộ phim vượt qua [ Xích Bích thượng ] sáng tạo 4 thiên 1 ức 800 vạn nhân dân tệ kỉ lục, sáng tạo bên này tân đan bộ phim box office nhanh nhất phá ức kỉ lục.

Siêu cao box office, đưa tới càng nhiều chú ý, trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều giải trí truyền thông cùng trang web đưa tin, đều tập trung ở [ Fast and Furious 4] trên người.

“Một bộ khủng bố kỉ lục máy nghiền !”

Đây là quốc gia đài truyền hình điện ảnh kênh [ thế giới điện ảnh đưa tin ] chuyên mục đưa cho [ Fast and Furious 4] biệt xưng.

Có Matthew này dần dần bị đắp nặn thành lão bằng hữu đứng ở trước đài phất cờ hò reo, thêm phim sở dẫn phát nhiệt độ, dư luận hướng gió cơ bản đều tại triều đối [ Fast and Furious 4] có lợi một bên dùng sức thổi.

“[ Fast and Furious 4] nhân vật quan hệ rắc rối phức tạp, động tác trường hợp cao trào thay nhau nổi lên, làm bản series trung cố sự tình tiết càng thêm nhấp nhô lên xuống mới nhất một bộ phim hành động đua xe, phấn khích trình độ càng hơn ba bộ phim đầu.”

“Đối với sở hữu thích động tác phim người xem đến nói,[ Fast and Furious 4] giá vé tuyệt đối là siêu trị !”

“Đặc hiệu chân thật, kỹ thuật phương diện có thể nói đồng loại đề tài tân cao. Mà hương xe cùng mĩ nữ, thêm Matthew - Horner soái khí, dương quang gia cuồng dã tạo hình, càng tăng thêm nghe nhìn tân dụ hoặc. Tuy rằng cố sự như trước khó thoát khỏi hình thức hóa, tình nghĩa thể hiện ra ngoài, nhưng đua xe kích thích trực tiếp kích phát Adrenaline.”

Truyền thông hảo bình có thể nói là phim tiến thêm một bước lửa nóng tăng cường tề, bởi Bắc Mĩ muốn tới sau cuối tuần mới sẽ chính thức công chiếu, Matthew cùng kịch tổ không có rời đi, ngược lại phân đầu lao tới bên này mấy cái đặc đại thành thị, tiếp tục làm tuyên truyền mở rộng.

Bởi Matthew ở giữa làm dự phòng, kịch tổ chủ sáng nhân viên cũng tránh được rất nhiều hố, có thể khiến [ Fast and Furious 4] lửa nóng thế kéo dài đi xuống.

Xác thực điểm đến nói, không chỉ là kéo dài đơn giản như vậy, thị trường nhiệt tình một khi bị đốt lên, hỏa chỉ biết càng thiêu càng vượng.

Thứ bảy qua, chủ nhật đến,[ Fast and Furious 4] lịch chiếu phim nhất cử đột nhiên 60%, có chút rạp chiếu phim thậm chí đạt tới 70%.

Dù vậy, rất nhiều thành phố lớn vẫn là xuất hiện một phiếu khó cầu tình huống.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 768: Cùng Phong

Chủ nhật Thái Dương mới trèo lên thiên không không bao lâu, Phượng Hoàng ảnh thành còn đại môn đóng chặt, trước cửa đã có người xếp hàng, một tóc dài áo choàng nữ hài lúc này từ ven đường xuống xe, nhanh chóng đi tới ảnh thành phía trước tiểu quảng trường bên trên.

Nàng xem chừng hơn hai mươi cá nhân xếp lên đội ngũ, trên mặt lộ ra vài phần nôn nóng, nhanh chóng qua đứng ở đội ngũ mặt sau cùng, kiễng chân nhìn nhìn phía trước, ảnh thành hẳn là còn chưa tới buôn bán thời gian, đại môn gắt gao đóng, không khỏi hỏi phía trước nhân,“Ngươi hảo, hỏi một chút, biết mấy giờ mở cửa sao?”

Phía trước là tuổi cùng nàng không sai biệt lắm nữ hài, quay đầu nhìn thoáng qua, nói,“Tám giờ rưỡi, nhanh.”

Tóc dài áo choàng nữ hài cười cười,“Cám ơn.”

Mở ra bao bao, nàng lấy di động ra, bấm gọi một dãy số, hỏi,“Ca, ngươi đến nào a? Nhanh lên hảo không hảo, rạp chiếu phim phía trước đều xếp hàng , tới chậm liền không cướp được phiếu !”

Điện thoại bên kia vang lên một hùng hậu giọng nam,“Lại mười phút liền đến , ngươi nhanh chóng xếp hàng, tranh thủ mua ba trương vé ngồi kề.”

“Ta biết.” Nữ hài lại thúc giục nói,“Ngươi nhanh lên a !”

Cái kia hùng hậu giọng nam còn nói thêm,“Lãnh Băng đâu? Hắn lúc nào có thể đến?”

Tóc dài áo choàng nữ hài than thở nói,“Hắn đáng ghét chết ! vừa đi hắn kia gia công ty , nói là có chuyện muốn xử lý, khiến ta chính mình lại đây mua vé, hắn trước chín giờ lại đây theo chúng ta hội hợp.”

“Ngươi trước xếp hàng đi.” Hùng hậu giọng nam nói,“Ta một hồi liền đến .”

“Ngươi nhanh lên a.” Tóc dài áo choàng nữ hài lại một lần thúc giục.

Cắt đứt điện thoại, nàng thu hồi di động, ngẩng đầu nhìn xem ảnh thành mặt trên cự đại áp phích, một dáng người cường tráng nam nhân ôm ngực mà đứng, bên cạnh còn có một xa lạ gương mặt, tại bọn họ hai người phía dưới,[ Fast and Furious 4] danh tự hết sức bắt mắt.

“Này chính là Matthew - Horner đi?” Nữ hài hảo kỳ nhìn cái kia ôm ngực mà đứng cường tráng nam nhân,“Một có thể lưu loát nói trung văn Hollywood ngôi sao? Cảm giác thật kỳ quái a.”

Nàng lại nhìn về phía Matthew - Horner bên cạnh người kia,“Paul - Walker? Này là ai?”

Mặt sau lúc này đến hai nam hài, cũng gia nhập đến xếp hàng trình tự trong, bọn họ xếp hàng đồng thời, còn tại nói liên miên cằn nhằn nói chuyện.

“Ta đồng học đêm qua đánh cho ta điện thoại, nói là phi thường hảo xem.” Trong đó tóc ngắn nam hài nói,“Đặc biệt hỏa bạo ! diễn viên nam soái rối tinh rối mù, nữ xinh đẹp kỳ cục.”

Một cái khác mang kính mắt nam hài nói,“Ta nhà bên tiểu đệ ngày hôm qua buổi chiều xem , trở về liền hỏi ta nhìn không có, kết quả ta không nhìn, hắn ra sức nói ta bỏ lỡ năm nay giỏi nhất điện ảnh, ta lúc này mới cho ngươi đánh điện thoại.”

Tóc ngắn nam hài lúc này ngẩng đầu nhìn thấy rạp chiếu phim phía trên cự đại áp phích, chỉ hai tay ôm ngực người nọ nói,“Liền hắn ! hắn chính là Matthew - Horner ! thực không sai một minh tinh, ta đêm qua cố ý tra xét hắn tư liệu, Hollywood cao nhất đại minh tinh ! còn có thể nói một ngụm lưu loát trung văn !”

Mang kính mắt nam hài nói,“Ngươi xem hắn trên người cơ nhục, đây mới là nam nhân a.”

Cùng để đến vai tóc dài nữ hài như vậy, bọn họ đồng dạng xem nhẹ Matthew bên ngoài mặt khác diễn viên.

Một thân cao thể tráng nam nhân từ phía sau đi tới, tóc phủ vai nữ hài nhìn thoáng qua, vội vàng vẫy tay,“Ca, nơi này !”

Nam nhân lập tức lại đây, cũng nghe đến mặt sau một ít tiếng nghị luận, ngẩng đầu nhìn mắt áp phích, mặt trên sở hữu nhân phía trước đều không nhận thức, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này báo chí truyền thông phô thiên cái địa oanh tạc, cho hắn biết Hollywood có gọi là Matthew - Horner đại minh tinh, còn sẽ nói lưu loát trung văn.

Có thể nói lưu loát trung văn, mới gợi ra hắn loại này cực ít tiến rạp chiếu phim nhân chú ý.

“Lãnh Băng còn chưa tới?” Cường tráng nam nhân hỏi.

Tóc dài áo choàng nữ hài lắc đầu,“Ta vừa phát tin nhắn, còn muốn qua hai mươi phút.” Nàng không quá cao hứng,“Phiền chết !”

Cường tráng nam nhân khuyên nhủ,“Trên công tác sự thoát không ra thân rất bình thường.”

“Hôm nay là cuối tuần a !” Nữ hài vẫn là bất mãn.

Mấy ngày này,[ Fast and Furious 4] bộ điện ảnh này nhiệt độ phi thường cao, chung quanh không ít người đều tại nghị luận, nàng nghe được sau, cố ý hẹn lão ca cùng bạn trai tưởng cùng nhau xem, nguyên bản tưởng tối hôm qua liền xem , không ngờ liên tục đi hai nhà rạp chiếu phim thế nhưng mua không được tam liên tọa phiếu, dứt khoát sửa ở hôm nay buổi sáng.

Nghĩ buổi sáng nhân sẽ thiếu một ít......

Tóc dài áo choàng nữ hài nhìn càng ngày càng dài đội ngũ, may mắn sớm đến một hồi, muốn hay không còn khả năng mua không được tam liên tọa.

Rạp chiếu phim rốt cuộc mở cửa, nữ hài cùng cường tráng nam nhân cùng nhau vào rạp chiếu phim, bởi bài tương đối dựa vào phía trước, cướp được chín giờ ba trương chỗ ngồi kề nhau phiếu.

Nữ hài vừa mua vé xong, đang chuẩn bị gọi điện thoại đâu, một nam hài cấp hồ hồ tìm đến hắn.

“Ngượng ngùng, ngượng ngùng a.” Nam hài mang theo xin lỗi nói,“Ta đã tới chậm.”

Cường tráng nam nhân vừa nhìn thấy nhà mình muội muội trên mặt bất mãn, nhanh chóng nói,“Không muộn, công tác trọng yếu, bây giờ còn không mở màn đâu.”

“Xem điện ảnh cũng ra sức khước từ.” Nữ hài nói thầm.

Gọi là Lãnh Băng nam hài nói vài câu lời hay, đem nữ hài hống vui vẻ, đẳng kiểm phiếu bắt đầu sau, rất nhanh liền liền vào phòng chiếu phim.

Thẳng thắn giảng, hắn làm không quá minh bạch, bạn gái cũng không phải thích đến rạp chiếu phim xem điện ảnh nhân, một năm cũng không tất sẽ vào một lần rạp chiếu phim, vì cái gì muốn đến xem này [ Fast and Furious 4]?

Tiến vào phòng chiếu phim, ngồi ở trên ghế, nghe được chung quanh người đều tại nghị luận [ Fast and Furious 4] cùng Matthew - Horner, Lãnh Băng đại khái minh bạch .

Nguyên lai ngồi ở chung quanh rất nhiều nhân cũng không phải fan điện ảnh, bọn họ cũng không như thế nào tiến rạp chiếu phim xem điện ảnh, nhưng gần nhất Matthew - Horner cùng [ Fast and Furious 4] rất phát hỏa, bao giờ cũng là có thể nghe được bên cạnh có người thảo luận.

Rất tự nhiên , bọn họ nhận đến ảnh hưởng, sau đó đến rạp chiếu phim.

Lãnh Băng bất đắc dĩ cười cười, e này rạp chiếu phim trung rất nhiều nhân cùng bọn họ ba như vậy, đều là cùng phong tiến rạp chiếu phim.

Điện ảnh bắt đầu chiếu phim, không chỉ là kinh thành một vùng, rất nhiều đại trung thành thị rạp chiếu phim, tại chủ nhật một ngày đều kín người hết chỗ,[ Fast and Furious 4] gợi ra cự đại xem ảnh nhiệt tình.

Dĩ vãng,[ Fast and Furious ] tiền ba bộ khúc không có ở bên này phát hành qua, chân chính chú ý này series , đại bộ phận đều là mạng internet tải xuống quan khán thụ chúng, số lượng chung quy hữu hạn.

Chân chính có thể khiến một bộ phim giá vé siêu cấp đại bạo , quyết định nhân tố luôn luôn đều không là phấn ti, mà là người qua đường người xem.

[ Fast and Furious 4] nhiệt độ cùng đề tài độ hấp dẫn đến hàng loạt người qua đường người xem, đặc biệt là kia vài không có tại rạp chiếu phim xem điện ảnh thói quen người xem.

Hiện tại niên đại này, này quần thể số lượng xa xa vượt qua thường xuyên đi rạp chiếu phim người xem.

Đồng dạng là tại này cuối tuần, bên này đệ nhất thành phố lớn trên đầu đường, một nam hài nghênh đón cùng một nữ hài lần đầu tiên ước hội.

Nam hài tính cách ngại ngùng, không giỏi ngôn từ, cùng nữ hài đi ở trên phố đi bộ, dốc hết ruột gan tìm kiếm đề tài, lại như cũ thỉnh thoảng tẻ ngắt, khiến hai người bao nhiêu đều có điểm xấu hổ.

Đi ngang qua một nhà rạp chiếu phim khi, nam hài thấy được cự đại áp phích, trong lòng linh cơ vừa động, hỏi,“Muốn hay không chúng ta đi xem điện ảnh đi?”

Nữ hài tính cách cũng tương đối nội hướng, nhẹ nhàng gật đầu,“Hành a.”

Nam hài mang theo nữ hài triều rạp chiếu phim đi, vừa đi vừa hỏi,“Chúng ta...... Chúng ta nhìn cái gì phim?”

Nữ hài chỉ chỉ áp phích,“Nghe nói này phim không sai. Ta rất nhiều đồng sự đều nhìn,[ Fast and Furious 4] gần nhất đặc biệt hỏa.”

“Hảo !” Nam hài gật đầu ứng, cùng nữ hài cùng nhau đi vào rạp chiếu phim.

Nhận đến quanh thân nhân ảnh hưởng, càng ngày càng nhiều người qua đường bắt đầu tiến vào rạp chiếu phim,[ Fast and Furious 4] khẩu khẩu tương truyền uy lực càng lúc càng lớn.

Đến chủ nhật buổi chiều, rất nhiều rạp chiếu phim thậm chí mua không được [ Fast and Furious 4] phiếu .

Cứ việc bên này còn chưa tới kỳ nghỉ hè,[ Fast and Furious 4] lại khiến rạp chiếu phim có nghỉ hè náo nhiệt.

Nguyên bản, bên này rạp chiếu phim đều đang vì tháng sau [ Transformers 2: Đọa lạc Kim Cương báo thù ] làm chuẩn bị, hết thảy đều biểu hiện Optimus Prime cùng ô tô nhân khả năng sẽ ở bên này thị trường đại bạo, thậm chí rất nhiều nghiệp nội chuyên gia dự trắc, này bộ hoàn toàn mới [ Transformers ] chân nhân điện ảnh, sẽ sáng tạo ra tân toàn quốc box office kỉ lục.

Bọn họ dự trắc [ Transformers 2] hội miểu sát [ Xích Bích thượng ] cùng [ phi thành vật nhiễu ], siêu việt James - Cameron thuyền lớn, lấy xuống 4 ức RMB tả hữu toàn quốc box office.

Ai từng nghĩ đến,[ Transformers 2: Đọa lạc Kim Cương báo thù ] còn chưa phát hành,[ Fast and Furious 4] liền dẫn đầu bạo tạc , lấy này bộ phim nhiệt độ cùng phía trước hai ngày box office đến xem, cuối cùng khẳng định không chỉ 4 ức RMB box office.

Cứ như vậy,[ Fast and Furious 4] có tỷ lệ rất lớn siêu việt [ tàu Titanic ] 3 ức 6000 đa vạn RMB box office, đổi mới mười mấy năm chưa từng dao động qua toàn quốc tối cao box office thành tích.

Nói không chừng còn sẽ trở thành bên này đệ nhất bộ box office vượt qua 5 ức RMB phim !

Chủ nhật qua đi sau, loại này phỏng đoán chiếm được càng ngày càng nhiều tán thành, bởi vì phát hành vỏn vẹn ba ngày thời gian,[ Fast and Furious 4] toàn quốc box office liền tích lũy đạt tới 1 ức 4050 vạn RMB !

Chiếu như vậy xu thế, năm ức box office vô cùng có khả năng.

Như vậy cao box office, cũng có chút ra ngoài Matthew đoán trước, khiến hắn cảm giác chính mình bao nhiêu có điểm bảo thủ , nếu vận khí tốt mà nói, David - Ellison theo như lời toàn quốc một ức dollar box office, vẫn là có điểm khả năng .

Đương nhiên, bởi vì tỉ suất hối đoái quan hệ, tỷ lệ không tính lớn, nhưng tổng có hi vọng.

Toàn quốc box office có thể hay không qua một ức dollar, Matthew không có nắm chắc, nhưng siêu việt James - Cameron [ tàu Titanic ] vấn đề không lớn.

Hắn cũng là lại đây sau mới chú ý tới, hơn mười năm thời gian trôi qua , bên này box office tổng quán quân thế nhưng vẫn là thuyền lớn.

Kia nhưng là thế kỷ trước chín mươi niên đại lấy được thành tích, hơn nữa lúc ấy bởi bản chính không đủ, xuất hiện rất nhiều rạp chiếu phim chiếu phim đạo bản tình huống, dẫn đến box office thống kê không đủ hoàn thiện, bằng không con số khẳng định sẽ càng cao.

James - Cameron quả nhiên là thương nghiệp điện ảnh hoa tiêu giả a.

Tân một tuần bắt đầu,[ Fast and Furious 4] lại vẫn duy trì cự đại nhiệt độ, cho dù là tại thứ hai ngày làm việc trong, như cũ có 2000 vạn RMB box office thu hoạch.

Bất quá, Matthew muốn rời đi ,[ Fast and Furious 4] cuối tuần này đem tại Bắc Mĩ phát hành, hắn không có khả năng vắng mặt Bắc Mĩ lần đầu.

13@Này tham khảo bản nhân xem ảnh trải qua, bất quá nhìn xem là Avatar. Lúc ấy cũng là cùng phong a......

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 769: Giao Dịch Nguyên Tắc

Trở lại Los Angeles, Matthew lập tức đem Thái Bình Dương bờ bên kia sự tình phóng tới một bên, chuyển tới [ Fast and Furious 4] cuối cùng vài ngày trước công chiếu tuyên truyền mặt trên, gần nhất trong khoảng thời gian này, Disney ảnh nghiệp đầy đủ lợi dụng đấu súng sự kiện mang đến dư luận phong trào, tại [ Fast and Furious 4] trên tuyên truyền làm đủ văn chương.

Có bao nhiêu bất đồng phiên bản hiện trường video tại, căn bản không cần hao phí quá nhiều bút mực, Matthew liền trở thành công chúng trong mắt giống như điện ảnh nam chính thiết huyết nam nhân.

Trở về cùng ngày, Matthew liền nghe Bella - Anderson nhắc tới, số 13 phòng công tác công khai hòm thư bên trong, thu đến vô số cầu kết giao thư tín, trong đó đại bộ phận là nữ tính, còn có thiếu bộ phận nam tính, cũng không thiếu Wachowski tỷ đệ cái loại này bất nam bất nữ tuyển thủ.

Matthew đem chuyện này tất cả đều giao cho phòng công tác người đi xử lý, chọn lựa một ít nữ tính thư tín tiến hành hồi phục, nam nhân cùng bất nam bất nữ linh tinh , hết thảy không cần để ý tới.

Mặt khác, khiến Matthew có chút ngoài ý muốn là, hắn còn thu đến một ít cùng loại chức nghiệp đấu vật và tự do vật lộn linh tinh khiêu chiến thư, này mấy hắn tự nhiên sẽ không đáp lại.

Nhân hồng thị phi nhiều, lời này không chỉ là nói nói.

Kia vài cái gọi là những người khiêu chiến, đơn giản chính là mượn hắn tranh thủ chú ý mà thôi.

Nếu thật muốn có người tới cửa khiêu chiến, so cũng có thể, hắn tiến hành là cùng loại quân nhân tổng hợp thực chiến huấn luyện, liền cùng kia vài làm chức nghiệp đấu vật so đấu vài lần thương pháp, tự do vật lộn so đấu vài lần kiếm thuật, đánh quyền kích so đấu vài lần đua xe......

Còn có, cùng này mấy cái gọi là người khiêu chiến so đấu vài lần ai càng soái !

Tuyệt đối đem bọn họ toàn bộ miểu sát.

Đương nhiên, phương thức tốt nhất vẫn là không phản ứng bọn họ.

Lấy hắn hiện tại thân phận địa vị, dù cho có người công khai khiêu chiến, cũng không cần đáp lại, bởi vì song phương chênh lệch quá lớn, một ăn mày muốn cùng ức vạn phú hào so có tiền, ức vạn phú hào cần để ý tới?

Đấu súng án kiện mang đến dư ba, mãi cho đến hiện tại cũng không có biến mất,[ Fast and Furious 4] được lợi rất nhiều, đến Bắc Mĩ lần đầu một ngày trước, này bộ phim đặt trước mua vé dĩ nhiên vượt qua 4000 vạn dollar.

Không ai hoài nghi [ Fast and Furious 4] Bắc Mĩ box office phá ức, nhưng Matthew lo lắng nhất vẫn là hậu kỳ box office xu thế.

Lửa nóng tuyên truyền thế công cùng cự đại đề tài tính, đem đại bộ phận fan điện ảnh tại thứ nhất cuối tuần liền chạy tới rạp chiếu phim bên trong, tuần sau xuất hiện đại giảm mức độ khó có thể tránh cho.

Hắn sẽ không tự tin đến cho rằng loại này phim có thể bảo trì ổn định box office xu thế.

Đừng nói loại này thuần túy bỏng phim hành động , cho dù là vô số người tôn sùng là kinh điển Dark Knight, đồng dạng cũng có tương đối lớn tuần sau giảm mức độ.

Nếu [ Fast and Furious 4] có thể có Dark Knight box office xu thế, Matthew khẳng định sẽ hài lòng, bất quá loại này hi vọng xa vời rõ ràng không hiện thực.

Ban sơ, hắn cùng Disney ảnh nghiệp đối với này bộ phim mong muốn, Bắc Mĩ box office vi 3 ức dollar, toàn cầu box office 6 ức dollar.

Như vậy thành tích đủ để một lần nữa bàn sống [ Fast and Furious ] series.

Hiện tại nhận đến Matthew bị dư luận siêu cấp chú ý gia trì, Matthew cho rằng Bắc Mĩ box office 3 ức 5000 vạn dollar, toàn cầu box office 7 ức dollar vẫn là phi thường hiện thực .

Matthew giai đoạn này đại bộ phận tinh lực, đều đặt ở này bộ phim trên tuyên truyền, thẳng đến lần đầu ngày đó, mới đi một chuyến Los Angeles huyện cảnh cục, cùng Los Angeles cảnh sát cùng FBI phương diện nhân nói chuyện, coi như là cơ bản chấm dứt đấu súng sự kiện.

Lần này án kiện, đã bị định tính vi khủng bố tập kích, làm một tại khủng bố tập kích trên có thảm thống giáo huấn quốc gia, đối với khủng bố tập kích xử trí sẽ có cỡ nào nghiêm khắc cùng nhanh chóng, có thể nghĩ.

Căn cứ Matthew được đến tin tức, kiểm phương sẽ toàn lực tranh thủ kia ba danh tại hắn thủ hạ sống sót buôn lậu thuốc phiện tử hình, liên bang điều tra cục lại một lần liên hợp Mexico, đối Tijuana tiến hành càn quét thức thanh tẩy, để lộ ra một minh xác tín hiệu, Mexico buôn lậu thuốc phiện tại Mexico nguyện ý như thế nào làm liền như thế nào làm, dám lướt qua biên cảnh tuyến làm bừa, trước suy xét hảo hậu quả.

Matthew mục đích rất đơn giản, kia ba người tất yếu chết.

Lấy hiện tại tình thế xem, ba danh Mexico buôn lậu thuốc phiện khả năng sống không qua năm nay.

Trừ đó ra, lần này đấu súng án ảnh hưởng quá mức rộng khắp, Los Angeles huyện cảnh cục một vị phó cục trưởng cùng liên bang điều tra cục Los Angeles chi nhánh nhỏ người phụ trách tất cả đều tự nhận lỗi từ chức, đây cũng là chính phủ phương diện hướng Matthew làm ra một giải thích.

Đương nhiên, trong đó còn đề cập đến rất nhiều lén bàn bạc cùng hiệp nghị, tỷ như Matthew về sau đầu tư phim, cần Los Angeles cảnh sát cùng liên bang điều tra cục phương diện hiệp trợ mà nói, đối phương sẽ ở quyền hạn phạm vi bên trong tận khả năng cho lớn nhất hiệp trợ.

Có Helen - Hermann tại, Matthew cũng không sầu tranh thủ không đến đầy đủ lợi ích.

Chẳng qua này mấy đều không thể lấy đến ở mặt ngoài đến nói.

Matthew không cần lại lo lắng đến từ Mexico phương diện uy hiếp, bất quá bên cạnh an toàn đẳng cấp không có hạ thấp, một khi ra ngoài mà nói, đều là sáu danh bảo tiêu đi theo.

Chính hắn cũng tại chú ý, tận khả năng tránh né một ít không cần thiết phiêu lưu, có khi cũng tại tưởng, Los Angeles trị an xác thật có vấn đề, nếu đặt ở Thái Bình Dương bờ bên kia, đến hắn loại trình độ này công chúng nhân vật, tối không cần lo lắng vừa vặn là nhân thân an toàn vấn đề.

Cho dù có nguy hiểm, bên kia nhiều lắm chính là đao, bên này lộng đem tự động vũ khí đi ra đột đột dứt khoát rất lơ lỏng bình thường .

Hắn thân thủ lại hảo, cũng ngăn không được viên đạn.

Đáng tiếc, có bao nhiêu nhân duy trì cấm thương, liền có bao nhiêu nhân phản đối cấm thương.

Loại này phức tạp chính trị cùng xã hội vấn đề cũng không tới phiên hắn một Hollywood ngôi sao bận tâm.

Trở về sau, Matthew cố ý hỏi Helen - Hermann, Thiên Sứ trù tính công ty không có tiếp đến đến từ Thái Bình Dương bờ bên kia nhân vật mời, xem ra hắn một phen nói, trên cơ bản đánh mất vị kia Trương đại đạo diễn tâm tư.

Ngược lại Helen - Hermann nói lên một khác lời nói, gợi ra hắn hứng thú.

“Theo ta được biết, Thái Bình Dương bờ bên kia có một nhà điện ảnh công ty cùng một vị nổi tiếng điện ảnh đạo diễn, liên hợp cấp Christian - Bale phát phiến ước mời.”

Thiên Sứ trù tính công ty trong văn phòng, Helen - Hermann vừa uống cà phê đắng, vừa đối Matthew nói,“Chính là gần nhất mấy ngày này sự tình, nghe nói Christian - Bale nhìn kịch bản sau, đối cái kia nhân vật rất cảm thấy hứng thú.”

Matthew sửng sốt dưới,“Hắn muốn cùng bên kia nhân hợp tác quay phim?”

Nhớ rõ quay chụp phim quái thú là Matt - Damon, lúc ấy còn bị Thái Bình Dương hai bờ truyền thông cùng nhau dùng lửa đạn qua lại oanh vài lần, bởi vì cự ly phi chùy đoạt mệnh thời gian tương đối gần, hắn đại khái nhớ rõ tương đối rõ ràng một điểm.

Trương đại đạo diễn còn cùng Christian - Bale hợp tác qua? Hắn hoàn toàn không nhớ rõ có chuyện như vậy.

“Christian - Bale người đại diện tháng sau liền sẽ đi Thái Bình Dương bờ bên kia.” Helen - Hermann còn nói thêm,“Phỏng chừng là đàm Bale hiệp ước.”

Matthew gật gật đầu, không nói thêm gì, hắn đã cự tuyệt Trương đại đạo diễn, đối phương vui tìm ai cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ .

“Còn có vài sự kiện.”

Trong khoảng thời gian này Matthew không ở Los Angeles, Helen - Hermann nơi này tích cóp không thiếu cùng hắn có liên quan sự vụ,“[ Inception ] kịch tổ phát đến thông tri, muốn ngươi đầu tháng sáu trực tiếp đi Warner xưởng sản xuất hội hợp kịch tổ.”

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Ngươi giúp ta hồi phục Nolan, ta sẽ đúng hạn phản hồi kịch tổ.”

[ Inception ] còn không có quay chụp hoàn tất, Los Angeles cùng Canada bộ phận cảnh quay bên ngoài vẫn không có quay chụp.

Helen - Hermann còn nói thêm,“[ Iron Man 2] bắt đầu quay chụp , Kevin Feige hi vọng ngươi có thời gian đi Hughes phi cơ xưởng chế tạo studio xem xem, hắn giống như có chuyện muốn cùng ngươi mặt đàm.”

Này bộ phim số 13 phòng công tác chiếm cứ 40% đầu tư, Matthew có vẻ rất trọng thị, nói,“Quay đầu ta cấp Kevin Feige mở ra điện thoại, đợi bận rộn xong mấy ngày này ta qua xem xem.”

Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh series nhưng là hắn tương lai trọng yếu ích lợi kho hàng.

Apple cổ phiếu cùng Disney cổ phiếu có thể vẫn cầm ở trong tay bảo đảm giá trị tiền gửi, mà đầu tư điện ảnh đạt được lợi nhuận, đầy đủ hắn tiêu dao tự tại .

Liền là không biết siêu cấp anh hùng điện ảnh còn có thể tung hoành thị trường bao nhiêu năm.

Dù sao hắn bị đập một chùy đầu thời điểm, Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh vẫn là phi thường bị người chú ý.

Helen - Hermann sắc mặt bỗng nhiên có điểm kỳ quái, nói,“Có gọi là...... Ny Ny nhân, đem điện thoại đánh tới công ty bên này, nói là ngươi tại Thái Bình Dương bờ bên kia nhận thức bằng hữu.”

“Nàng a.” Matthew thuận miệng nói,“Một không sai diễn viên.”

Helen - Hermann gật gật đầu, tựa hồ lý giải lời này sau lưng hàm nghĩa, nói,“Nàng lưu lại một điện thoại, nói là gần nhất sẽ đến Los Angeles lữ hành.”

Nói tới đây, nàng đem nhất trương viết dãy số thẻ bài giao cho Matthew, Matthew nhìn thoáng qua, sau đó thu lên.

Thiên Sứ trù tính công ty có một chuyên môn vì hắn xử lý tạp vụ tiểu tổ, Matthew đương nhiên sẽ không đem chính mình tư nhân dãy số tùy tiện lưu cho một vừa nhận thức nữ nhân, lưu cho Ny Ny chính là này tiểu tổ dãy số.

“Đến Los Angeles lữ hành a......” Matthew trong lòng nói thầm,“Vị này xem ra là quyết định a.”

Los Angeles là hảo địa phương, hắn có sân nhà chi lợi, không có hậu cố chi ưu, lại nhiều sâm lâm đều có thể chặt cây.

Sừ hòa ngày giữa trưa, thành xuân thảo mộc thâm, lâu ngày gặp người tâm nột.

Có lẽ có thể xem xem, này Ny Ny kỹ xảo biểu diễn như thế nào, tối thiểu muốn có thể được với đạt tiêu chuẩn tuyến.

Đây cũng là xét thấy giao dịch nguyên tắc, hắn vẫn là rất để ý phương diện này thanh danh .

Matthew là dạng người thế nào, Helen - Hermann rõ ràng nhất bất quá, căn bản không ở loại này vấn đề bên trên dây dưa, nói thẳng,“Amanda khiến ta nói cho ngươi, cứu trợ Phi Châu nhi đồng cùng giáo dục bộ phận tài chính đã thông qua , khiến ngươi không cần lo lắng.”

“Ân.” Matthew gật gật đầu.

“Cuối cùng một sự kiện.” Helen - Hermann cầm ra nhất trương thiếp vàng thư mời, nói,“Natalie - Portman phát đến mời, tháng sau nguyệt trung, Cloud Atlas đem tại Los Angeles cử hành long trọng lần đầu thức, nàng mời ngươi làm khách quý tham dự.”

Matthew lấy qua thư mời nhìn thoáng qua, nói,“Ta đây liền đi xem xem hảo.”

B kế hoạch công ty đầu chụp hai bộ đại chế tác, Wachowski tỷ đệ đạo diễn Cloud Atlas liền tại tháng sáu trung phát hành, làm hạng mục thôi thủ chi nhất, hắn như thế nào có thể bỏ qua lần đầu thức đâu?

Như vậy một bộ cao bức cách khoa học viễn tưởng thương nghiệp điện ảnh, như thế nào cũng phải đi hiện trường xem xem đi?

Bắc Mĩ điện ảnh thị trường trong một năm lửa nóng nhất kỳ nghỉ hè sớm kéo ra đại mạc,[ Fast and Furious 4] cũng tại phần đông thương nghiệp đại tác cạnh tranh trung, đăng lục Bắc Mĩ rạp chiếu phim.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 770: Hùng Bá Bảng Xếp Hạng

Từng cái Bắc Mĩ điện ảnh thị trường kỳ nghỉ hè, đều bị đại trung hình đầu tư thương nghiệp điện ảnh nhét đầy đương đương, năm nay cũng không ngoại lệ, từ 5 nguyệt 1 ngày bắt đầu, các đại công ty thương nghiệp cự chế phân phân lên sân.

Đầu tiên phát hành là 20th Century Fox [ X-Men tiền truyện: Wolverine ], này bộ giảng thuật Wolverine khởi nguyên điện ảnh, dựa vào Lang thúc cự đại kêu gọi lực, cuối tuần đầu điên cuồng thu hoạch 8500 vạn dollar, lấy được làm người ta chú ý thương nghiệp thành tích.

Nhưng mà, tựa như đại bộ phận điện ảnh dành cho fan không thể kéo dài nhiệt ánh như vậy,[ Wolverine ] ban đầu cao mà về sau thì thấp, cuối tuần kế tiếp box office sụt 70%, chỉ lấy được 2640 vạn dollar.

Thay thế được [ Wolverine ] đoạt được cuối tuần này thị trường lớn nhất số định mức là Paramount ảnh nghiệp một lần nữa khởi động Star Trek, này bộ có rộng khắp người xem cơ sở vũ trụ khoa học viễn tưởng phim cuối tuần đầu báo thu 7520 vạn dollar, hơn nữa danh tiếng cùng xu thế xa so [ Wolverine ] tốt hơn nhiều.

Bất quá, Star Trek tại thứ hai phát hành cuối tuần nghênh đón một cường đại đối thủ cạnh tranh -- Disney ảnh nghiệp phát hành [ Fast and Furious 4].

Này bộ phim bởi vì Matthew quan hệ, nhận đến quá nhiều người chú ý, hơn nữa sáng tạo 4300 vạn dollar Bắc Mĩ đặt mua kỉ lục.

Mọi người, bao gồm Paramount ảnh nghiệp cùng Star Trek kịch tổ ở bên trong, đều biết này cuối tuần box office quán quân tất nhiên là [ Fast and Furious 4] không thể nghi ngờ.

Thứ năm trận đầu, liền chứng minh điểm này.

Đêm khuya vừa qua khỏi, Matthew liền lấy đến Disney ảnh nghiệp cung cấp mới nhất số liệu,[ Fast and Furious 4] trận đầu box office thô báo 1600 vạn dollar !

Liên nghiêm trọng thiên fan hướng [ Wolverine ] cũng bất quá 950 vạn dollar trận đầu box office,1600 vạn dollar là 2009 năm đến nay tốt nhất Bắc Mĩ trận đầu box office.

Đến ngày hôm sau,[ Fast and Furious 4] nhiệt độ tiếp tục gia tăng, từ sáng sớm bắt đầu, cơ hồ sở hữu chiếu bộ phim này rạp chiếu phim, đều xuất hiện tương đối cao lưu lượng khách, quan khán fan điện ảnh nối liền không dứt, tuy rằng bởi vì thứ sáu ban ngày vẫn là ngày làm việc, xa xa không đạt được mãn trường tình cảnh, nhưng đại bộ phận phòng chiếu bên trong, đều bán đi chừng một phần ba phiếu.

Cùng lúc đó, này bộ phim truyền thông danh tiếng ra lô, có lẽ là Matthew vừa trong hiện thực PK rớt ba danh khủng bố phần tử, cũng có lẽ này bộ phim xác thật cào đến này ô tô thượng quốc gia thích điểm, truyền thông đánh giá phổ biến tương đối cao.

[ Los Angeles thời báo ] cho rằng, Matthew gia nhập khiến chỉnh bộ phim thú vị hơn nữa tràn ngập điên cuồng;[ Washington Post ] bình luận xưng [ Fast and Furious 4] cho người ta cảm giác tựa như một khối thiêu cao su như vậy chân thật sinh động; USA Today tán dương đây là một bộ kinh điển tây bộ phiến, chẳng qua dùng ô tô thay thế được ngựa;[ Entertainment Weekly ] cho rằng đối 30 tuổi trở xuống nam tính người xem mà nói,[ Fast and Furious 4]8 dollar giá vé tuyệt đối là xứng với giá trị .

Không thể không nói, đối với một bộ phim đánh giá cũng sẽ nhận đến quan hệ xã hội cùng xã hội hoàn cảnh đẳng phần đông nhân tố ảnh hưởng, bằng không này vài năm nữ quyền phim cùng hắc mệnh quý linh tinh , danh tiếng cũng sẽ không một bộ tốt hơn một bộ.

Cinema Score cụm rạp người xem hiện trường chấm điểm phương diện, người xem chia đều chấm điểm là “A”; Lạn cà chua tạm thời thu nhận sử dụng năm mươi bảy thiên bình luận điện ảnh, hảo bình tỷ lệ 68%, đây cũng là mấy năm gần đây Matthew diễn viên chính phim, phi thường hiếm thấy lạn cà chua dấu hiệu là mới mẻ một bộ.

Mặt khác,IMDB mặt trên đã có vượt qua ba vạn năm ngàn danh người sử dụng chấm điểm,[ Fast and Furious 4] chia đều được điểm 7.8 phân.

Nói tóm lại,[ Fast and Furious 4] danh tiếng tương đương không sai.

“Thứ sáu một ngày thời gian, tính cả ngày hôm qua trận đầu box office.”

B kế hoạch công ty trong văn phòng, Natalie - Portman cầm một phần báo chí, cùng đối diện Brad - Pitt nói,“[ Fast and Furious 4] lấy xuống 4460 vạn dollar.”

Nàng thở dài, không phải không có cảm khái,“Matthew - Horner kêu gọi lực trước sau như một cường đại.”

Nghe nói như thế, Brad - Pitt sắc mặt có điểm không quá dễ nhìn, lại cũng không thể bởi vì này điểm việc nhỏ liền cùng hợp tác đồng bọn so đo, chậm rì nói,“Nat, không cần hâm mộ, đợi giữa tháng sau, chúc mừng nhân liền đổi lại chúng ta .”

Nghĩ đến sắp phát hành Cloud Atlas, Natalie - Portman không khỏi cười lên,“Chúng ta cũng đến nên thu hoạch thời điểm.”

Brad - Pitt căng thẳng trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Cũng không trách hắn cùng Natalie - Portman tin tưởng mười phần, Cloud Atlas hoàn thành sau cử hành qua hai lần thử chiếu, hàng loạt bình luận điện ảnh nhân hòa truyền thông phóng viên cùng với chút ít fan điện ảnh đại biểu giành trước quan khán này bộ phim, bình luận điện ảnh nhân hòa truyền thông phóng viên cho Cloud Atlas cực cao đánh giá, một bộ phận nhân cho rằng đây là một bộ có thể so với [ Matrix ] khoa học viễn tưởng điện ảnh.

Tuy rằng cũng có rất nhiều fan điện ảnh tỏ vẻ xem không rõ, nhưng Brad - Pitt cùng Natalie - Portman cảm giác này căn bản không phải sự, chung quy năm đó [ Matrix ] phát hành khi, rất nhiều fan điện ảnh cũng xem không rõ, lại không gây trở ngại phim sau này lấy được cự đại thành công.

B kế hoạch bên trong bộ phận cao quản, còn cho rằng bộ phận fan điện ảnh xem không hiểu thực ra là hảo sự, phim thiêu não lá cờ đánh ra, càng có lợi cho tuyên truyền.

“Brad, ngươi cảm giác Cloud Atlas ngày đầu box office có thể có bao nhiêu?” Natalie - Portman lúc này hỏi,“Có thể so sánh được với [ Fast and Furious 4] sao?”

Nàng nhu cầu cấp bách muốn tại thương nghiệp bên trên chứng minh chính mình, bằng không một bộ phim hai ba trăm vạn dollar thù lao, thật sự quá ít .

Brad - Pitt thận trọng suy xét một hồi, nói,“Rất khó.” Hắn tuy rằng tự tin, nhưng còn chưa bành trướng,“Chúng ta tuần đầu khẳng định so ra kém [ Fast and Furious 4] loại này có nhất định người xem cơ sở phim, bất quá chúng ta có thể đi trưởng tuyến, chỉ cần danh tiếng xuất sắc, xu thế ổn định, box office mặt sau đuổi theo [ Fast and Furious 4] cũng không phải không có khả năng.”

Natalie - Portman trên mặt rất bình tĩnh, trong lòng lại chờ đợi Brad - Pitt mà nói có thể biến thành hiện thực.

Brad - Pitt này làm sao không phải tự cấp chính mình bơm hơi? Natalie - Portman cần trên thương nghiệp chứng minh chính mình, hắn càng thêm cần, năm đó sự kiện sau, hắn kêu gọi lực nghiêm trọng bị hao tổn, ngôi sao aura rất là giảm bớt, chính là cần nhất thành công tác phẩm thời điểm.

Chỉ cần này bộ tác phẩm thành công, hắn liền có thể trở về Hollywood nhất tuyến, đẳng [ dị tinh chiến trường ] đại bán, cũng có thể một lần nữa đứng ở Hollywood ngôi sao đang nổi hàng ngũ.

[ Fast and Furious 4] tiếp tục Bắc Mĩ tuần đầu chiếu phim chi lữ,4400 nhiều gia rạp chiếu phim chiếu phim quy mô, cam đoan Bắc Mĩ bất cứ một có rạp chiếu phim đại thành trấn, người xem đều có thể nhìn thấy này bộ phim.

4460 vạn dollar box office, cũng khiến [ Fast and Furious 4] thoải mái áp qua tuần thứ hai công chiếu Star Trek 1320 vạn dollar, đoạt được thứ sáu đan ngày box office quán quân.

Theo ngày đầu box office ra lô, theo đuổi thương nghiệp ích lợi rạp chiếu phim phương tự nhiên mà vậy điều chỉnh tỷ suất chiếu phim, Star Trek cơ bản không có biến hóa, biến hóa lớn nhất đến từ [ Wolverine ], cụm rạp phương diện phần lớn điều thấp bộ điện ảnh này tỷ lệ chiếu, đem không đi ra phòng chiếu cùng màn ảnh dùng ở chiếu phim [ Fast and Furious 4] mặt trên.

[ Wolverine ] fan hướng tương đối cường, danh tiếng không tốt, tại cuối tuần đầu box office bùng nổ sau, thị trường nhanh chóng héo rút, nghiệp nội dự tính cuối tuần đầu box office đem chiếm cứ này bộ phim cuối cùng box office chừng một nửa.

Ai cũng sẽ không xem nhẹ Lang thúc kêu gọi lực, nhưng tại phấn ti ngoài, Lang thúc nhận độ xác thật có điểm hơi hẹp.

Mặt khác, này bộ [ Wolverine ] điện ảnh tại công chiếu phía trước, còn xuất hiện thủy ấn phiên bản tiết lộ sự kiện, sớm ở 4 nguyệt 1 ngày, có người tại mạng internet tuyên bố đã có thể tải xuống đến [ X-Men tiền truyện: Wolverine ], mới đầu rất nhiều người cảm giác này chẳng qua là ngày cá tháng tư nhàm chán vui đùa, nhưng theo nếm thử người càng lúc càng nhiều, vui đùa biến thành tàn khốc hiện thực.

Mỗi khi đại phiến phát hành, tổng có phi pháp chảy ra con đường khiến nào đó phim ở trên mạng internet chảy ra, nhưng là này mấy phim thường thường họa chất thương cảm, âm sắc ồn ào, nhưng là [ Wolverine ] phiên bản lại phi thường rõ ràng.

May mắn là, lần này tiết lộ toàn phiến là đặc hiệu chưa hoàn thành bản, hình ảnh trong wire cùng đặc hiệu cũng không có trải qua xử lý, toàn cầu số lượng trên vạn võng dân tại nhà mình trên máy tính thấy một bộ từ trước tới nay kỳ quái nhất “Phim”-- bọn họ có thể tinh tường có thể thấy Wolverine chưa bao giờ làm đặc hiệu xử lý lợi trảo.

Này có thể nói Hollywood sử thượng nghiêm trọng nhất một lần tiết lộ sự kiện.

Nhưng mà, 20th Century Fox theo sau quan hệ xã hội tuyên truyền có thể nói kinh điển, một bộ chưa hoàn thành đặc hiệu siêu cấp anh hùng điện ảnh như thế nào so được với hoàn thành bản có lực hấp dẫn? Rất nhiều xem qua đạo bản nhân, ngược lại trở thành tuần đầu cống hiến box office người xem.

Thậm chí, có tiểu đạo tin tức xưng 20th Century Fox cố ý thả ra chưa hoàn thành tiết lộ phiên bản, mượn này đến đạt thành tuyên truyền mở rộng mục đích .

Mặc kệ nói như thế nào,[ Wolverine ] có thành công cuối tuần đầu cùng chịu khổ đoạn dốc cheo leo giảm mức độ cuối tuần kế tiếp, box office liên tiếp trực tiếp nhảy cầu, áp súc tỷ suất chiếu phim là tương đương bình thường đãi ngộ.

[ Fast and Furious 4] tỷ suất chiếu phim bay lên, cũng liền ý nghĩa có càng nhiều phòng chiếu cùng màn ảnh chiếu phim này bộ phim, tiến vào nhiều phòng chiếu rạp chiếu phim xem ảnh người xem, chỉ cần nhiều nhất chờ đợi mười lăm phút, liền có thể đi vào phòng chiếu phim xem xét này bộ phim.

Hôm nay, nhiều phòng chiếu rạp chiếu phim đã trở thành chủ lưu, có khi chiếu phim một bộ phim phòng chiếu nhiều ít, có thể trực tiếp ảnh hưởng phim box office.

Rạp chiếu phim hàng đầu mục đích là lợi nhuận, nhiều nhất phòng chiếu đương nhiên muốn lưu cho hot nhất điện ảnh.

Bởi [ Fast and Furious 4] tại Bắc Mĩ sở hữu chủ lưu thương nghiệp cụm rạp chia đều tỷ suất chiếu phim bay lên đến tiếp cận 40%, thứ bảy một ngày thời gian trung, phim đan ngày đạt được box office chẳng những không có trượt xuống, so với thứ sáu còn dâng lên không thiếu.

Thứ bảy một ngày,[ Fast and Furious 4] tại Bắc Mĩ lại thu 4580 vạn dollar.

Này so thứ sáu bỏ đi trận đầu đan ngày box office, có một thật lớn biên độ giương lên.

Ngắn ngủi hai ngày thời gian, này bộ phim Bắc Mĩ box office liền nhất cử vượt qua 9000 vạn dollar, Bắc Mĩ box office đột phá một ức dollar đại quan ngay trong tầm tay.

Đến chủ nhật,[ Fast and Furious 4] tiếp tục duy trì siêu cao tỷ lệ chỗ ngồi, hơn nữa tỷ suất chiếu phim tiến thêm một bước bay lên, thậm chí áp súc Star Trek bộ phận chiếu phim không gian.

Đây là cụm rạp phương chủ động lựa chọn, bởi vì [ Fast and Furious 4] có năng lực vì bọn họ mang đến càng cao box office thu nhập.

Tất cả mọi người biết,[ Fast and Furious 4] sẽ lấy cự đại ưu thế Hùng Bá này cuối tuần Bắc Mĩ box office bảng xếp hạng.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 771: Hưởng Thụ Tăng Thêm

Thứ hai, Los Angeles trong sáng như cũ, Beverly Hills Hilton khách sạn cao tầng hành lang bên trong, vừa từ Dimension Films điều động đến Weinstein ảnh nghiệp nhậm chức Steve - Schneider đi đến một gian xa hoa căn hộ tiền, trước nhìn nhìn đồng hồ, đã buổi sáng chín giờ , sau đó hắn nhẹ nhàng khấu vang cửa phòng.

Tiếng đập cửa qua đi, trong phòng không hề có phản ứng.

Steve - Schneider cũng không sốt ruột, lại đợi hai phút, lại một lần nữa gõ cửa.

Một lần này, cửa phòng mặt sau loáng thoáng có khí phách Lăng Nhiên thanh âm truyền đến,“Là ai?”

“Ta.” Steve - Schneider nhanh chóng nói,“Lão bản, ta là Steve.”

Cái kia thanh âm nói tiếp,“Đi, mở cửa.”

Rất nhanh, cửa phòng bị người từ bên trong kéo ra, một mặc váy ngủ nữ nhân nhìn Steve - Schneider liếc nhìn, tránh ra cửa.

Steve - Schneider ánh mắt nhanh chóng từ nữ nhân trên người đảo qua, theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, làm bộ như không có nhìn thấy đối phương như vậy, triều căn hộ phòng khách bên trong đi.

Nhưng hắn tâm tư trong lúc nhất thời còn không có từ nữ nhân trên người rời đi, này xinh đẹp nữ nhân giống như ở đâu gặp qua? Danh tự nghĩ không ra , bất quá có thể xác định là diễn viên.

Tiến vào phòng khách, Steve - Schneider nhìn thấy lão bản Harvey - Weinstein đại mã kim đao ngồi trên sô pha, không khỏi lộ ra vài phần hâm mộ, làm người đến nhà mình lão bản tình trạng này, kia mới gọi hưởng thụ nhân sinh a, chẳng những có cự ngạch thân gia, vẫn là Hollywood có thể quyết định rất nhiều người vận mệnh một phương đại lão.

Để cho nhân hâm mộ ghen tị hận là, chỉ cần lão bản tưởng, mỗi đêm đều có thể đương tân lang a.

Thậm chí một đêm đổi ba bốn cũng không gọi sự.

Tuy rằng hắn chức vị nhìn như cũng rất cao, nhưng vô luận phía trước Dimension Films, vẫn là hiện tại nhậm chức Weinstein ảnh nghiệp, chưởng khống điện ảnh chế tác đại quyền thủy chung đều là Harvey - Weinstein, thậm chí ngay cả Bob - Weinstein đều chen tay không được.

Nếu là chính mình cũng có thể dùng có như vậy tùy ý nhân sinh nên có bao nhiêu hảo?

Ngồi ở Harvey - Weinstein bên cạnh trên sô pha, Steve - Schneider vừa lúc nhìn thấy cái kia xinh đẹp nữ diễn viên về phòng ngủ, đối phương đi lại thời điểm, vốn là ngắn đến không thể ngắn hơn váy ngủ, khó tránh khỏi có khởi khởi phục phục, khiến hắn dễ dàng liền có thể phân biệt ra, nữ nhân này váy ngủ phía dưới cái gì cũng không có mặc.

Cho dù là nhặt lão bản dùng còn lại cũng không sai......

Steve - Schneider trong đầu nhảy ra ý tưởng này, nhanh chóng nín thở ngưng thần, đánh mất này mấy ý niệm.

Harvey - Weinstein là loại người nào, hắn lại rõ ràng bất quá .

Kia vài nguyện ý chủ động làm giao dịch nữ nhân lão bản sẽ không bỏ qua, kia vài không muốn làm giao dịch nữ nhân, lão bản cường thượng cũng sẽ không bỏ qua.

Chỉ cần hắn xem hợp mắt , cho dù là tiểu minh tinh đều dám đến cứng rắn .

Mà kia vài dám cùng lão bản cướp nữ nhân nam nhân, một đám kết cục đều không hảo, hắn nhưng không tưởng biến thành bi thảm tiểu nhân vật.

Steve - Schneider sợ hãi Harvey - Weinstein, lại có chút bội phục Harvey - Weinstein, bởi vì Harvey - Weinstein chẳng những khí phách, dám tưởng dám làm, khẩu vị còn đặc biệt hảo.

Weinstein ảnh nghiệp đang tại lên kế hoạch một bộ Great Britain vương quốc tiền nữ thủ tướng điện ảnh, hơn nữa đem xếp vào tương lai trọng yếu Oscar hạt giống tuyển thủ, vị kia biểu diễn nữ thủ tướng nổi tiếng kỹ xảo biểu diễn phái, nghe nói cũng bị Harvey - Weinstein thông đồng lên .

Vị kia cùng lão bản thông đồng lên, ngược lại là không phải kỳ quái, chung quy đối phương ở phương diện này cũng coi như không hơn kiểm điểm, hắn chính là cảm giác lão bản khẩu vị thật sự quá tốt, tuổi trẻ xinh đẹp muội tử Hollywood nơi nơi đều là, làm gì muốn làm loại này thất lão bát thập ?

Chẳng lẽ nói đại minh tinh sẽ có hưởng thụ gia thành?

Steve - Schneider đến hiện tại cũng không có thông đồng lên qua Đại Minh tinh, kia vài có cầu với Dimension Films hoặc là Weinstein ảnh nghiệp ngôi sao, đều là đi tìm Harvey - Weinstein, liên Bob - Weinstein đều chưa cơ hội nhúng chàm.

Lại nói, Bob - Weinstein rất thành thật , toàn bộ Weinstein ảnh nghiệp chỉ biết là Harvey - Weinstein, ai còn nhớ rõ có Bob - Weinstein như vậy cá nhân?

Harvey - Weinstein ngồi trên sô pha nãy giờ không nói gì, Steve - Schneider biết hắn thói quen, cũng không mở miệng.

Tiếng bước chân từ phòng ngủ bên kia truyền đến, cái kia nữ diễn viên đối Harvey - Weinstein bên này vẫy vẫy tay, cười nói,“Ta đi trước, có cần lại cho ta gọi điện thoại.”

Steve - Schneider không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, hiện tại này mấy nữ hài tử, thật là càng ngày càng mở ra , không mấy người đem này coi trọng, càng ngày càng hiểu được dùng trời sinh ưu thế, vì chính mình đổi lấy phát triển tài nguyên.

Đáng tiếc, các nàng không rõ, Harvey - Weinstein cũng không phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn nhân a.

Harvey - Weinstein cùng kia vài ngôi sao diễn viên ở giữa, cơ bản còn tuân theo giao dịch quy tắc, này mấy tiểu diễn viên......

Steve - Schneider khẽ lắc đầu, đừng nói lão bản , ngay cả hắn đều không để ý.

Giống như trong giới phương diện này thanh danh tốt nhất là Matthew - Horner, cơ bản sở hữu cùng Matthew - Horner từng có giao tập nữ nhân, đều chiếm được muốn , còn đối với hắn giao khẩu khen ngợi, cùng Harvey - Weinstein loại này làm bừa xằng bậy thêm cường thượng bất đồng, Matthew - Horner bên kia đều là đang làm cái gì kết giao hoặc là một đêm tình, đều là thoải mái trực tiếp bại lộ tại truyền thông cùng công chúng trước mặt, không ai có thể nói ra cái gì đến.

Chung quy Matthew - Horner cùng Harvey - Weinstein bất đồng, nhân gia vừa không có lão bà, cũng không có bạn gái, còn không có thể cùng nữ nhân kết giao ?

Truyền thông cùng công chúng sớm liền đem Matthew - Horner cùng Leonardo - DiCaprio xếp vào Hollywood hai đại hoa hoa công tử.

Cái kia nữ diễn viên từ bên ngoài mang theo cửa phòng thanh âm vang lên, Harvey - Weinstein lúc này mới nói,“James Wan bên kia thế nào ?”

Nghĩ đến nhà mình lão bản dám đem một điện ảnh đạo diễn khóa tại đây gian phòng bên trong, Steve - Schneider theo bản năng cảm giác khả năng sẽ có hậu hoạn, nhưng Harvey - Weinstein mấy năm nay gặp phải qua rất nhiều nguy cơ, đến hiện tại không phải an nhiên ngồi ở chỗ này tiếp tục đương đại lão?

“Hắn lại một lần cự tuyệt .” Steve - Schneider không dám trì hoãn, mau chóng hồi đáp,“James Wan quyết tâm muốn cùng Matthew - Horner hợp tác.”

Nói tới đây, hắn khó tránh khỏi oán thầm, muốn mượn sức một tiểu đạo diễn hợp tác, chỉ là dùng quyền thế áp bách đối phương, lại không chịu đề cao bảng giá, như thế nào đả động nhân?

Nếu này tiểu đạo diễn vô y vô dựa vào, bị quyền thế áp bách, phỏng chừng cũng đáp ứng, vấn đề là đối phương bàng lên Matthew - Horner a ! Matthew - Horner là Hollywood ngôi sao sao?

Những lời này Steve - Schneider cũng chính là ngẫm lại, căn bản không dám đối Harvey - Weinstein nói, bằng không xui xẻo liền biến thành hắn .

Harvey - Weinstein mặt không chút thay đổi, suy nghĩ một hồi, nói,“Chuyện này dừng ở đây, không cần lại cùng James Wan tiếp xúc .”

Lời này tựa hồ không có cái gì đặc biệt , Steve - Schneider lại nghe đi ra, lão bản rất sinh khí, hậu quả khả năng rất nghiêm trọng.

“Là.” Steve - Schneider ứng xuống dưới.

“Hôm nay là thứ hai.” Harvey - Weinstein đột nhiên hỏi nói,“Cuối tuần trước box office thống kê có phải hay không đi ra ?”

Steve - Schneider vội vàng nói,“Đúng vậy, đã đi ra .”

Harvey - Weinstein tiếp tục hỏi,“Bắc Mĩ box office bảng quán quân là Matthew - Horner diễn viên chính [ Fast and Furious 4]?”

Nghe được lão bản đặt câu hỏi, Steve - Schneider vội vàng chi tiết nói,“[ Fast and Furious 4] lấy 1 ức 3010 dollar chiếm cứ Bắc Mĩ box office bảng xếp hạng đệ nhất vị, tuần trước quán quân Star Trek lấy 4120 vạn dollar xếp hạng tại thứ hai, thứ ba là 20th Century Fox [ Wolverine ], bất quá cuối tuần box office trượt đến 1200 vạn dollar.”

“1 ức 3010 vạn dollar?” Harvey - Weinstein chau mày,“Thực hiện lợi nhuận rất dễ dàng a.”

Steve - Schneider phụ họa gật gật đầu, lại không có nói chuyện, chỉ là trong lòng thở dài, Matthew - Horner diễn viên chính cùng đầu tư điện ảnh, nào một bộ không phải dễ dàng liền có thể thực hiện lợi nhuận?

Trái lại Weinstein ảnh nghiệp thao tác phim, mỗi một năm đều lộng lên năm sáu bộ thậm chí càng nhiều cái gọi là Oscar định sản xuất, sau đó từ tháng mười một liền bắt đầu tại giới điện ảnh tung tăng nhảy nhót, vẫn ép buộc đến năm Oscar trao giải điển lễ, vận khí tốt lấy đến Oscar trọng lượng cấp giải thưởng, đoạt giải phim thông qua hậu tục thao tác dần dần đạt được lợi nhuận......

Cho dù là có thể đồng thời đạt được tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất phim giải thưởng, cuối cùng lợi nhuận cũng bất quá hai ba ngàn vạn dollar, cùng Matthew - Horner diễn viên chính phim lợi nhuận động một cái là trên ức vừa so, căn bản không đủ xem a.

Steve - Schneider phi thường rõ ràng,[ Fast and Furious 4] một bộ điện ảnh lợi nhuận, Harvey - Weinstein ép buộc ba bốn mùa trao giải cũng không nhất định có thể kiếm được.

Luận lên kiếm tiền năng lực, nhà mình lão bản cưỡi ngựa đều đuổi không kịp Matthew - Horner a.

Nghĩ đến đây, Steve - Schneider cũng không biết vì sao, đột nhiên sinh ra một ý niệm, lão bản là khí phách lăng nhân lại phi thường mang thù nhân, Matthew - Horner từ Dimension Films trong tay đoạt đi một hạng mục, nếu này hạng mục đại bán, lão bản khẳng định sẽ không để yên.

Đến lúc đó hai cự đầu đánh lên, hay không sẽ liên lụy đến chính mình?

Này hai người đều thế lực cường đại, hắn này tiểu thân thể nhưng không chịu nổi ép buộc.

Steve - Schneider vụng trộm nhìn Harvey - Weinstein liếc nhìn, phía trước cảm giác lão bản đủ khí phách, còn rất bội phục, hiện tại ngẫm lại, lão bản hận Warner Bros, hận Walt Disney, hận Universal ảnh nghiệp, còn hận 20th Century Fox cùng Murdoch gia tộc, đây không phải đem người đều đắc tội sạch sao?

Đột nhiên, hắn cảm giác Harvey - Weinstein có chút giống Matthew - Horner biểu diễn điện ảnh nam chính, dám hận thiên hận địa hận không khí......

Nhưng Matthew - Horner là thật có năng lực này a, ba cầm thương khủng bố phần tử ở trước mặt hắn đều không đủ xem.

Lại xem xem Harvey - Weinstein, nếu hắn lăn lộn đi đột tập khủng bố phần tử là cái gì cảnh tượng? Ác, một thịt cầu trên mặt đất lăn a lăn......

Có lẽ lão bản dựa vào một thân thịt mỡ, lăn qua lăn lại liền đem khủng bố phần tử đè chết đâu?

Matthew - Horner tự đấu súng sự kiện sau bị truyền thông cùng công chúng xưng là thiết huyết chân nam nhân, đổi lão bản nên như thế nào xưng hô? Lăn lộn vô địch đại nhục cầu?

“Steve? Steve !” Harvey - Weinstein thanh âm đột nhiên tại bên tai nổ vang, Steve - Schneider mau chóng hồi qua thần đến, nói,“Lão bản......”

Harvey - Weinstein hỏi,“Ngươi cùng Warner Bros bên kia câu thông thế nào ?[ người Hobbit ] series, bọn họ nguyện ý cấp Weinstein ảnh nghiệp [ Lord of The Rings ] như vậy tỉ lệ đầu tư sao?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 772: Khói Lửa Tràn Ngập

Nghe được Harvey - Weinstein mà nói, Steve - Schneider không dám chậm trễ, mau chóng hồi đáp,“Warner Bros cự tuyệt chúng ta yêu cầu.” Hắn giải thích nói,“Ta cố gắng tranh thủ, nhưng phụ trách này hạng mục Tobey - Emmerich không theo ta đàm, ta lại tìm đến Warner Bros CEO Kevin - Tsujihara, lại bị đuổi đi ra.”

Harvey - Weinstein nhíu mày, một gương mặt béo phi thường khó coi.

Steve - Schneider còn nói thêm,“Bọn họ ngay cả cơ hội trò chuyện đều không cho ta.”

Lời này vừa là trốn tránh trách nhiệm, cũng là tình hình thực tế, Warner Bros căn bản không có muốn đàm phán ý tứ, như thế nào đàm?

Harvey - Weinstein đầy mặt không khoái,“Một đám gặp lợi vong nghĩa khốn kiếp ! năm đó không phải ta ra mặt, New Line Cinema có thể chỉnh hợp [ Lord of The Rings ] cùng [ người Hobbit ] điện ảnh bản quyền?”

Chín mươi niên đại trung, sớm nhất muốn quay chụp [ Lord of The Rings ] điện ảnh người là hắn, lúc ấy đều cùng Peter - Jackson tiếp xúc qua, một phương diện bởi vì hắn thầm nghĩ quay chụp một bộ, một phương diện khác bởi bản quyền vấn đề, cuối cùng không có thành hàng.

Sau này, đã bị Warner Bros thu mua New Line Cinema gia nhập tiến vào, tại hắn hiệp trợ dưới, giải quyết điện ảnh bản quyền vấn đề,[ Lord of The Rings ] ba bộ khúc lúc này mới thành hàng.

Làm hồi báo, hắn cũng đầu tư [ Lord of The Rings ] ba bộ khúc, nhưng quá mức cẩn thận quan hệ, dẫn đến đầu tư tỉ lệ rất thấp, mặt sau ích lợi cũng có hạn.

Vừa vặn là [ Lord of The Rings ] ba bộ khúc cao ích lợi, dẫn đến hắn cùng với Warner Bros quan hệ khẩn trương.

Năm nay, xưng là rời đi Tolkien liền sẽ không quay phim Peter - Jackson, lại chuẩn bị cùng New Line Cinema hợp tác, quay chụp [ Lord of The Rings ] ba bộ khúc tiền truyện [ người Hobbit ], bất quá New Line Cinema mẫu công ty Warner Bros trực tiếp nhúng tay, hạng mục mục đích chủ đạo quyền chặt chẽ khống chế ở trong tay.

[ Lord of The Rings ] ba bộ khúc đại bán, dựa theo năm đó hắn tại Miramax nhậm chức khi cùng New Line Cinema hiệp nghị, hắn là có quyền đầu tư [ người Hobbit ] .

Hôm nay có [ Lord of The Rings ] ở phía trước,[ người Hobbit ] hoàn toàn có thể nói là đại bán điện ảnh tục tác, đầu tư thành công khả năng tính phi thường cao.

Huống hồ, đạo diễn vẫn là Peter - Jackson.

Nghe nói Peter - Jackson quy hoạch [ người Hobbit ] sẽ chụp nhiếp hai đến ba bộ phim, bởi đầu tư cự đại, Warner Bros sẽ thông qua đối ngoại dung tư phương thức, giải quyết bộ phận tài chính.

Cho nên, hắn nhớ tới cùng New Line Cinema hiệp nghị, lúc này mới để người tìm lên cửa đi.

“Bọn họ liền không có nói lý do?” Harvey - Weinstein mặt âm trầm hỏi.

Liền tính là Warner Bros thái độ ác liệt, cũng muốn có một trên mặt mũi không có trở ngại lý do đi?

Steve - Tư Đặc lặc bố lắc đầu,“Không có, chính là cự tuyệt cùng ta...... Chúng ta đàm phán.”

Khi nói chuyện, hắn cũng tại trong lòng nói thầm, ngươi đều đem Warner quản lý tầng ở trên TV mắng, đối phương có thể thống thống khoái khoái đáp ứng ngươi vào sân phân một chén canh sao?

Warner Bros bởi vì đồng thời vận tác nhiều đại hạng mục, đặc biệt là DC siêu cấp anh hùng điện ảnh vũ trụ bắt đầu [ Green Lantern ], dẫn đến tự thân tài chính khẩn trương, liền tính là đối ngoại dung tư, cũng sẽ không ưu tiên suy xét công khai mắng chính mình người đi?

Đối mặt như vậy một thủ trưởng, Steve - Schneider rất nhiều lời chỉ có thể giấu ở trong lòng, bằng không nói không chừng liền sẽ xui xẻo.

Harvey - Weinstein đứng lên, qua lại đi hai vòng, có [ Lord of The Rings ] ba bộ khúc cơ sở tại,[ người Hobbit ] thành công là có thể mong đợi , hắn cùng với New Line Cinema từng có hiệp nghị, không có khả năng buông tay như vậy hảo kiếm tiền cơ hội.

Tuy rằng đầu tư tỉ lệ chỉ có hơn 10% điểm, nhưng đặt ở loại này siêu cấp đại chế tác hạng mục bên trên, điểm ấy đầu tư tỉ lệ mang đến lợi nhuận, e so với hắn bận việc hai mùa trao giải lợi nhuận còn muốn nhiều.

Qua lại đi vài vòng, Harvey - Weinstein nói,“Việc này ta tự mình phụ trách, ta đi tìm Kevin - Tsujihara tên khốn kiếp này đàm.”

“Ách......” Steve - Schneider há miệng thở dốc, lại nhắm lại .

Harvey - Weinstein chú ý tới vẻ mặt của hắn, hỏi,“Như thế nào?”

“Cái kia, lão bản......” Steve - Schneider nhược nhược nói,“Kevin - Tsujihara khả năng...... Khả năng sẽ không gặp ngươi.”

Lời này cũng nhắc nhở Harvey - Weinstein, tuy rằng còn chưa cùng Warner Bros triệt để xé rách mặt, nhưng giữa song phương quan hệ cũng không tốt, nói không chừng hắn liên Warner đại lâu còn không thể nào vào được.

Harvey - Weinstein suy xét vài giây, hỏi,“Steve, ngươi đi hỏi thăm dưới Kevin - Tsujihara gần nhất hành trình, nhìn hắn có công khai hoạt động tham dự không có? Ta trực tiếp đi đổ hắn, khiến hắn trốn đều không thể trốn !”

“Giống như có nga.” Steve - Schneider hồi tưởng một phen, nói,“Ta bị Kevin - Tsujihara gọi người từ hắn trong văn phòng đuổi ra đến phía trước, nghe được hắn cùng người thông điện thoại, nói là thứ bảy buổi tối, sẽ đi tham gia Los Angeles từ thiện tổng hội tổ chức một từ thiện tiệc rượu.”

Harvey - Weinstein điểm điểm song cằm,“Ngươi đi xác nhận một chút, xác định Kevin - Tsujihara tham gia mà nói, đi cho ta lộng một phần mời.”

“Hảo.” Steve - Schneider vội vàng đáp.

Điểm ấy việc nhỏ với hắn mà nói căn bản không có độ khó, đường đường Weinstein ảnh nghiệp thực tế khống chế nhân, tham gia một từ thiện tiệc tối, rất lơ lỏng bình thường .

Harvey - Weinstein ngồi trở lại trên sô pha, xung Steve - Schneider khoát tay, Steve - Schneider nhanh chóng ly khai căn hộ.

Nhìn thấy cửa phòng đóng lại, Harvey - Weinstein suy xét lên đối sách, tuy rằng hắn cùng New Line Cinema có minh xác thư diện hiệp nghị, nhưng không đến cuối cùng, vẫn là không cần đi pháp luật tố tụng con đường này, kia ý nghĩa sẽ thời gian dài kéo xuống đi.

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn tâm tư bỗng nhiên lại về đến Matthew - Horner trên người, làm một diễn viên, đặc biệt là Hollywood diễn viên, Oscar đối với hắn liền không có một điểm lực hấp dẫn sao?

Điểm này hắn không thể xác nhận, ai cũng không thể xác nhận, có chút diễn viên ý tưởng tàng thực thâm, ngoại nhân thường thường khó có thể đoán.

Hắn chỉ cần có thể xác nhận một điểm là có thể, phàm là Matthew - Horner tưởng mưu đồ Oscar, hắn liền có biện pháp đắn đo hắn !

Giúp một người lấy xuống Oscar tốt nhất nam nữ nhân vật chính, cho dù là hắn như vậy thành công rất nhiều lần nhân, cũng vô pháp 100% cam đoan, nhưng phá nói một người xung áo kế hoạch, nắm chắc vẫn là phi thường lớn .

Matthew - Horner diễn viên chính [ Fast and Furious 4] lại một lần đạt được thành công, hôm nay hắn tại thương nghiệp phương diện đầy đủ huy hoàng, còn có series điện ảnh làm bảo đảm, muốn trùng kích Oscar mà nói, phỏng chừng cũng chính là này vài năm sự .

Harvey - Weinstein khóe miệng xả ra vẻ tươi cười, tiếp mày lại nhíu lại,[ Fast and Furious 4] box office rất để người hâm mộ a.

Tiến vào ngày làm việc,[ Fast and Furious 4] nhiệt độ hơi giảm, nhưng tại cao lịch chiếu phim cùng nhiệt độ cao độ đề tài chống đỡ dưới, biểu hiện như cũ không tầm thường.

Thứ hai, đan ngày box office chỉ so chủ nhật trượt 52%, báo thu 1870 vạn dollar; Thứ ba không có gì bất ngờ xảy ra đến thứ tiểu tiểu bắn ngược, lấy xuống 1960 vạn dollar; Thứ tư cùng thứ năm, cùng tuyệt đại bộ phận thương nghiệp ảnh nghiệp như vậy, đều bày biện ra duy trì liên tục trượt hướng đi, phân biệt thu hoạch 1770 vạn dollar cùng 1590 vạn dollar.

Tân một cuối tuần đến phía trước,[ Fast and Furious 4] tại Bắc Mĩ phát hành bảy ngày, box office nhất cử phá tan 2 ức dollar đại quan.

[ Fast and Furious 4] cũng trở thành 2009 năm Bắc Mĩ điện ảnh thị trường đệ nhất bộ box office vượt qua 2 ức dollar phim.

Cùng lúc đó, đã trước tiên phát hành Thái Bình Dương bờ bên kia,[ Fast and Furious 4] dẫn phát nhiệt độ dần dần hạ thấp, trải qua hai tuần chiếu phim sau, box office vô hạn tiếp cận 4 ức RMB, do đó hoàn thành đối với [ tàu Titanic ] siêu việt, đánh vỡ thuyền lớn liên tục hơn mười năm đối với box office tổng quán quân lũng đoạn.

Bởi chính sách tính nguyên nhân,[ Fast and Furious 4] chỉ còn dư hơn hai tuần điểm chiếu phim thời gian, bất quá đột phá 4RMB dễ dàng,5 ức box office cũng không phải nan đề.

Đương nhiên, Matthew phi thường rõ ràng,[ Fast and Furious 4] ở bên kia box office tổng quán quân bảo tọa bảo trì không được bao lâu, James - Cameron kia bộ [ Avatar ] sắp phát hành .

Trừ Thái Bình Dương bờ bên kia,[ Fast and Furious 4] còn tại trước cuối tuần đăng lục phần đông hải ngoại quốc gia cùng địa khu cụm rạp thị trường, đặc biệt là Âu Châu, Australia cùng Latin, này mấy đều là truyền thống Hollywood điện ảnh phá giá .

Trên cơ bản không có bất cứ hồi hộp, này bộ phim trở thành đại bộ phận phát hành địa khu tuần này box office quán quân, ngắn ngủi một cuối tuần thời gian, từ bao gồm Thái Bình Dương bờ bên kia ở bên trong 60 nhiều hải ngoại trên thị trường, hào thủ 1 ức 2890 vạn dollar, do đó đem toàn cầu tổng box office tiến thêm một bước hướng về 4 ức dollar phương hướng đẩy vào.

Bất quá,[ Fast and Furious 4] tại Bắc Mĩ phát hành thứ hai cuối tuần, nghênh đón hai bộ tân phim khiêu chiến -- 20th Century Fox [ Night at the Museum 2] cùng Warner Bros [ chung kết giả 2018].

Người trước sản xuất phí tổn 1 ức 5000 vạn dollar, người sau chế tác dự toán càng là cao tới 2 ức dollar.

Này hai vị trọng lượng cấp tuyển thủ, hiếm thấy chen ở bỏ mình tướng sĩ ngày kỷ niệm phía trước này cuối tuần, đây cũng là kỳ nghỉ hè tốt nhất lịch phát hành chi nhất.

Tính cả [ Fast and Furious 4] phía trước phát hành [ Wolverine ] cùng Star Trek, lại thêm sau cuối tuần Pixar phòng công tác [ Up ], toàn bộ tháng năm Bắc Mĩ điện ảnh thị trường khói thuốc súng tràn ngập, cạnh tranh dị thường kịch liệt.

Vỏn vẹn nhất tuyến siêu cấp thương nghiệp cự chế liền đạt tới sáu bộ !

[ Fast and Furious 4] đã từ [ Wolverine ] cùng Star Trek đồng kỳ chiếu phim trung trổ hết tài năng, cũng không phải [ Night at the Museum 2] cùng [ chung kết giả 2018] như vậy phim có thể bám trụ .

Cứ việc tiến vào tuần thứ hai công chiếu sau, so với cuối tuần đầu phát hành [ Night at the Museum 2] cùng [ chung kết giả 2018] ưu thế không phải đặc biệt đại, lại cũng bảo vệ Bắc Mĩ box office bảng xếp hạng quán quân bảo tọa.

[ Fast and Furious 4] cuối tuần kế tiếp lại lấy 5650 vạn dollar, tiếp tục bài danh đệ nhất;[ Night at the Museum 2] dựa vào toàn niên linh đoạn ưu thế, thành công áp chế [ chung kết giả 2018], lấy 5140 vạn dollar xếp hạng tại đệ nhị;[ chung kết giả 2018] cứ việc có Batman Christian - Bale gia nhập liên minh, lại danh tiếng không tốt, dựa vào phẩm bài lực ảnh hưởng lấy xuống 4210 vạn dollar, chỉ có thể xếp hạng tại đệ tam, thứ bốn cùng thứ năm vị tắc phân biệt do Star Trek cùng [ Wolverine ] chiếm cứ.

Thứ hai cuối tuần quá khứ,[ Fast and Furious 4] Bắc Mĩ box office kiên định hướng tới 3 ức dollar đi tới.

Cũng chính là tại đây cuối tuần, Matthew tiếp đến một phần thư mời, Los Angeles từ thiện tổng hội mời hắn tham gia một từ thiện tiệc rượu.

[ về tháng năm phát hành này sáu bộ điện ảnh, trừ do [ Fast and Furious 4] thay thế Tom - Hanks [ Thiên Sứ cùng ma quỷ ] ngoại, còn lại đều là khoảng thời gian này phát hành .]

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 773: Vương Tử Già Đi

Beverly Hills Tứ Quý khách sạn đêm nay náo nhiệt phi phàm, hàng loạt cẩu tử cùng giải trí phóng viên đóng tại khách sạn cửa, dùng máy ảnh màn ảnh ghi xuống từng vị mặc tương đối đơn giản mộc mạc xã hội nhân vật nổi tiếng, nơi này đang tại cử hành một hồi do Los Angeles từ thiện tổng hội dẫn đầu triệu tập từ thiện tiệc rượu, tiến vào khách sạn không thiếu một ít toàn mĩ nổi danh nhân vật.

Trong đó, nhiệt tâm với từ thiện Hollywood các ngôi sao, cũng có rất nhiều trình diện.

Matthew cưỡi Benz thương vụ ô tô trực tiếp chạy đến khách sạn cửa, căn bản không cho phóng viên cẩu tử vây lên đến cơ hội, xuống xe sau chỉ là hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, liền đi vào khách sạn.

Bởi phía trước kia chiếc thương vụ xe cơ hồ bị đánh thành tổ ong vò vẽ, Mercedes Benz phương diện gần nhất lại vi Matthew phối trí một chiếc xe mới.

Này chiếc xe đồng dạng là đặc biệt định chế phiên bản, có được trác tuyệt chống đạn tính năng, có thể ngăn trở trên thị trường đại bộ phận súng tự động gần gũi bắn phá.

Đấu súng sự kiện sau, bảo hộ Matthew an toàn đồng kiểu dáng Benz thương vụ ô tô lượng bán mạnh thêm, bôn trì phương diện đối Matthew này người phát ngôn cũng ưu ái có gia.

Cứ việc Matthew cùng bôn trì hợp đồng còn chưa tới kỳ, Mercedes Benz phương diện đã thông tri Helen - Hermann, chuẩn bị bắt đầu tân tục ước đàm phán.

Đến hiện tại, Matthew tiếp thương nghiệp đại ngôn càng thêm cẩn thận, hiện tại không thiếu thương nghiệp đại ngôn mấy trăm vạn dollar, nếu lộng có vấn đề phẩm bài đại ngôn, ngược lại sẽ liên lụy hắn thanh danh, ảnh hưởng đến mặt khác phương diện thu nhập.

Tiến vào Tứ Quý khách sạn nhất hào yến hội thính, Matthew thấy được không thiếu quen thuộc gương mặt, Hollywood ngôi sao đến không thiếu, Leonardo - DiCaprio, Julia - Roberts, George - Clooney đợi đã (vân vân), đều tại yến hội trong sảnh cùng người chuyện trò vui vẻ.

Loại này lấy tiệc rượu tình thế tổ chức từ thiện tiệc tối, từ trên trình độ rất lớn đến nói, cũng là giao tế nơi.

Matthew tại yến hội thính bên trong dạo qua một vòng, cùng quen thuộc hoặc là không quen thuộc nhân chào hỏi, ngẫu nhiên còn sẽ dừng lại cùng người nói thượng vài câu, bất quá nói đều không nhiều, thẳng đến gặp gỡ Julia - Roberts.

“Đêm nay chụp phẩm không thiếu.”

Tiệc rượu cuối cùng một hạng là từ thiện đấu giá, bởi vậy Julia - Roberts nói,“Ngươi có trúng ý sao?”

Matthew lắc đầu,“Ta đến phía trước mới nhìn danh sách, đến lúc đó lại nói, thật sự không được liền tùy tiện chụp một kiện hảo.”

Nếu tới tham gia từ thiện tiệc rượu, khẳng định muốn lưu lại một bút lạc quyên.

Julia - Roberts mím chặt miệng rộng cười nói,“London sự còn chưa với ngươi nói tiếng cám ơn.”

Matthew cười cười,“Jolie, ngươi quá khách khí, một điểm việc nhỏ mà thôi, ta cùng Emma là bằng hữu, đương nhiên muốn giúp nàng.”

“Emma bị ta làm hư .” Julia - Roberts tựa hồ có điểm đau đầu,“Làm lên sự đến quá xúc động.”

Matthew gật gật đầu,“Động thủ xác thật không tốt lắm.” Hắn hỏi tiếp nói,“Emma đâu? Như thế nào không thấy được nàng?”

Julia - Roberts thò ngón tay chỉ phương bắc,“Gần nhất vẫn ở Warner xưởng sản xuất quay chụp đâu, nàng còn có rất nhiều vai diễn.”

“Ta gần nhất không đi kịch tổ.” Matthew đơn giản giải thích nói,“Tháng sau mới sẽ cùng kịch tổ hội hợp, tiếp tục chụp còn thừa vai diễn.”

Julia - Roberts nhìn thấy có người quen đi tới, nói,“Chúng ta có thời gian lại trò chuyện, có lão bằng hữu lại đây , ta đi chào hỏi.”

Matthew cũng chú ý tới vừa đi tới trung niên nam nhân, khách khí nói,“Ngươi xin cứ tự nhiên, Jolie.”

Julia - Roberts đón cái kia gương mặt xa lạ trung niên nam nhân đi qua, Matthew vừa mới chuẩn bị rời đi nơi này, mặt sau đột nhiên toát ra một bàn tay, kéo lại hắn cánh tay trái.

Một dễ nghe giọng nữ lập tức vang lên,“Thân ái , ngươi tham gia tiệc rượu như thế nào không thông tri ta đâu?”

Nghe được này thanh âm, Matthew quay đầu nhìn, Taylor - Swift đang cười tủm tỉm nhìn hắn.

“Ta cũng không biết ngươi trở về.” Matthew hồi đáp.

Taylor - Swift tiến lên một bước, gắt gao kéo lại Matthew cánh tay, giống như là hắn đêm nay bạn gái như vậy, tựa vào hắn bên cạnh, thấp giọng nói,“Ta là của ngươi bạn gái ai, ngươi hẳn là đúng lúc hội báo hành tung.”

Matthew dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc, lại không có nói chuyện.

“Được rồi, được rồi.” Taylor - Swift xem tại linh cảm phân thượng, chỉ có thể nói,“Ta tại theo đuổi ngươi, nhưng ngươi không có đồng ý.”

Matthew không tưởng ở trên đề tài này dây dưa, hỏi,“Ngươi không phải tại toàn cầu tuần diễn sao? Như thế nào hồi Los Angeles .”

Taylor - Swift nửa thật nửa giả nói,“Ta nhớ ngươi, liền trở lại .”

Lời kiểu này, Matthew làm sao có khả năng tin tưởng, dứt khoát không tiếp Taylor - Swift mà nói, tiếp tục hỏi,“Lưu động liveshow xong việc ?”

Taylor - Swift lắc lắc đầu, đứng đắn một ít,“Không có, tạm thời nghỉ ngơi vài ngày, ta liền tới đây , thuận tiện xem xem ngươi.”

Matthew cùng một đi ngang qua chào hỏi người cười gật đầu, sau đó lại đối Taylor - Swift nói,“Lúc nào đi?”

“Thứ hai.” Taylor - Swift đến gần hắn bên tai, hạ giọng nói,“Ta nay buổi chiều trở về , biết ngươi muốn tới nơi này, liền trực tiếp lại đây , thời gian hữu hạn, chúng ta đi thôi, đi nhà ngươi, hiện tại liền đi !”

Matthew cười cười,“Đừng nóng vội, chúng ta có một đêm đâu.” Hắn vỗ nhẹ nhẹ dưới Taylor - Swift tay,“Nếu đến, đợi đến kết thúc lại đi.”

Taylor - Swift lung lay Matthew cánh tay, mắt thấy hắn không hề xúc động, đành phải nhịn xuống, tiệc rượu cũng liền hai ba giờ mà thôi, hơn nữa Tứ Quý khách sạn liền tại Beverly Hills bên trong, cự ly Matthew nhà cũng không xa.

Cùng Matthew tại trong tiệc rượu đi dạo cũng không sai.

Về phần từ thiện tiệc rượu muốn lưu lại điểm tiền linh tinh , nàng hiện tại cũng không để ý, chút tiền ấy căn bản tính không được cái gì.

Matthew mang theo Taylor - Swift tại yến hội thính bên trong đổi tới đổi lui, không bao lâu lại gặp người quen, Warner Bros CEO Kevin - Tsujihara cùng Universal ảnh nghiệp tổng tài Ron - Mayer.

Gặp được này hai vị lục đại công ty chưởng môn nhân cấp bậc nhân vật, Matthew khẳng định muốn hàn huyên vài câu, hắn cũng đem Taylor - Swift cùng Kevin - Tsujihara cùng Ron - Mayer cho nhau làm giới thiệu.

Mấy người khách sáo hai câu, đề tài nhanh chóng chuyển tới đang tại nhiệt ánh [ Fast and Furious 4] mặt trên.

“Toàn bộ Universal ảnh nghiệp cao tầng hiện tại đều hối hận a.” Ron - Mayer ngược lại là không ảo não,“Như thế nào liền đem này series bản quyền bán cho ngươi cùng David - Ellison đâu?”

Matthew khiêm tốn nói,“Ta cùng David vận khí tốt.”

Lại nói, lúc trước hắn cùng David - Ellison lấy [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] tục tập bản quyền đổi mua đến [ Fast and Furious ] series bản quyền khi, không ai cảm giác mệt, nói hắn cùng David - Ellison ngốc nhân cũng không thiếu.

Ron - Mayer khe khẽ thở dài, nói,“Matthew, có cơ hội lại cùng Universal ảnh nghiệp hợp tác vài lần.”

“Cơ hội thích hợp mà nói nhất định sẽ.” Matthew mà nói cẩn thận.

Kevin - Tsujihara nói tiếp nói,“Ron,[ Fast and Furious ] series không có Matthew, tuyệt đối không có hiện tại thành tích.”

Lời này Ron - Mayer tán thành,[ Fast and Furious ] series lưu lại Universal ảnh nghiệp trong tay chỉ có thể tiếp tục mốc meo, chẳng lẽ tìm cái kia nổi tiếng quỷ nhát gan Van Diesel trở về biểu diễn một ngạnh hán? Có mấy người sẽ mua trướng? Cùng này như vậy, còn không bằng dùng đến làm ích lợi trao đổi.

Universal ảnh nghiệp đã bắt đầu trù bị [ Sparta ba trăm dũng sĩ ] tục tập , tuy rằng Leonidas vương bỏ mình, không thể mời đến Matthew, nhưng cùng Eva - Green ký kết hiệp ước, Sparta vương hậu sẽ tiếp tục biểu diễn này series.

Một bộ đại bán điện ảnh tục tập, vẫn là tương đương có box office cam đoan .

Nói không bao lâu, Ron - Mayer có chuyện trước tiên cáo từ, này góc trung liền còn lại Matthew, Taylor - Swift cùng Kevin - Tsujihara.

Matthew mấy năm nay cùng Warner ảnh nghiệp có chặt chẽ hợp tác, thiếu Ron - Mayer ở đây, Kevin - Tsujihara nói chuyện không có nhiều như vậy cố kỵ.

“Giữa chúng ta hợp tác nhiều năm.” Kevin - Tsujihara nói thẳng,“Ngươi nên đem [ Fast and Furious ] series phát hành quyền giao cho Warner Bros, Warner Bros làm sẽ không so Disney sai.”

Matthew cũng không vòng quanh, nói,“Lúc trước chúng ta nói qua.”

Lựa chọn phát hành phương thời điểm, Skydance ảnh nghiệp cùng nhiều công ty tiến hành qua đàm phán, lựa chọn Disney là vì Disney khai ra điều kiện tốt nhất.

Kevin - Tsujihara xòe tay,“Ta khi đó còn chưa tiếp nhận chức vụ hiện tại vị trí, tiền nhiệm thật sự là......”

Nói tới đây, hắn không khỏi lắc lắc đầu.

Matthew ngược lại cười nói,“Kevin, chúng ta không phải vẫn ở hợp tác sao? Christopher - Nolan đạo diễn [ Inception ] còn chưa chụp hoàn đâu.”

“Ân.” Kevin - Tsujihara đầu tiên là gật gật đầu, tiếp lại không phải không có tiếc nuối nói,“Đáng tiếc ngươi không ra diễn siêu cấp anh hùng, bằng không Green Lantern khẳng định tìm ngươi.”

Nghe được Green Lantern, Matthew liền tưởng đến thiên khanh, nhưng sắc mặt không biến, như cũ cười nói,“Các ngươi không phải tìm đến Will - Smith sao? Tin tưởng hắn sẽ mang đến một cái không giống bình thường Green Lantern.”

Kevin - Tsujihara cười cười,“Chỉ hi vọng như thế đi.” Hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, châm chước vài giây, sau đó nói,“Thực ra còn có một cơ hội, ta cảm giác chúng ta có thể càng thêm xâm nhập hợp tác.”

Thấy hắn nói chăm chú, Matthew cũng lưu tâm, hỏi,“Cái gì cơ hội?”

“Ngươi hẳn là xem qua Peter - Jackson [ Lord of The Rings ] ba bộ khúc đi?” Kevin - Tsujihara nhìn thấy Matthew gật đầu, cũng không tạm dừng, nói thẳng,“Warner Bros chuẩn bị cùng Peter - Jackson kế hoạch quay [ Lord of The Rings ] tiền truyện tính chất [ người Hobbit ], đại khái sẽ chụp hai đến ba bộ phim.”

Matthew không có chen vào nói, đẳng Kevin - Tsujihara nói tiếp.

Làm một từng thực thích [ Lord of The Rings ] ba bộ khúc điện ảnh nhân,[ người Hobbit ] series hắn đương nhiên biết.

Còn có New Zealand đại mập mạp Peter - Jackson, chính là dựa vào [ Lord of The Rings ] ba bộ khúc trở thành một tuyến đạo diễn, hơn nữa lấy xuống Oscar tốt nhất đạo diễn.

Từng [ người Hobbit ] hắn cũng xem qua, sâu nhất ấn tượng là lão đi Tinh Linh vương tử.

Lại nói, Peter - Jackson quay chụp [ người Hobbit ], hay không sẽ lại đem Orlando - Bloom tìm trở về?

Matthew có hảo vài năm không có được đến qua Orlando - Bloom tin tức , cũng không biết vương tử đi nơi nào, có phải hay không còn tại đóng phim.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 774: Trên Trời Rơi Xuống Thần Ưng

Cùng Kevin - Tsujihara lại hàn huyên một hồi, thêm trong giới phía trước truyền lưu về [ Lord of The Rings ] ba bộ khúc một ít tin tức, Matthew cơ bản làm rõ sự tình chân tướng, Warner Bros cùng Peter - Jackson đang tại chuẩn bị [ người Hobbit ], có thể nói là từ phiền toái vòng xoáy trung giãy dụa đi ra .

Năm đó New Line Cinema lấy xuống [ Lord of The Rings ] ba bộ khúc điện ảnh bản quyền sau, thuận tiện tại Miramax Weinstein huynh đệ hiệp trợ dưới, lấy đến [ người Hobbit ] bản quyền, nhưng không phải 100% bản quyền,[ người Hobbit ] bộ phận bản quyền còn tại Metro-Goldwyn-Mayer ảnh nghiệp trong tay.

Cho nên, ban sơ đề nghị quay chụp [ người Hobbit ] là Metro-Goldwyn-Mayer cùng Peter - Jackson, Warner Bros là tiếp nhận công ty con New Line Cinema bản quyền sau mới gia nhập .

Nguyên bản kế hoạch do Metro-Goldwyn-Mayer ảnh nghiệp cùng Warner Bros liên hợp bỏ vốn quay chụp.

Nhưng này trong đó còn có chuyện phiền toái, Peter - Jackson khó mà phân thân, rất có khả năng không thể đảm nhiệm đạo diễn.

Về phần nguyên nhân, còn lại là Peter - Jackson cùng Warner Bros, xác thực điểm đến nói, là cùng Warner Bros cấp dưới New Line Cinema có quan tòa tranh cãi.

Năm đó [ Lord of The Rings 3: Vương giả trở về ] hạ màn sau không lâu, Peter - Jackson liền đem New Line Cinema cáo lên toà án, bởi vì New Line Cinema khất nợ hắn ba bộ khúc tổng cộng 1500 vạn dollar đạo diễn tiền lương chậm chạp không cho.

New Line Cinema ở phương diện này thanh danh tương đối kém, Peter - Jackson cũng không phải thứ nhất bị khất nợ nhân.

Peter - Jackson đánh thắng quan tòa, lấy đến khất nợ tiền lương, nhưng năm trước cuối năm lại một lần khởi tố New Line Cinema, nguyên nhân là hắn không có từ [ Lord of The Rings ] điện ảnh cải biên trò chơi cùng âm tượng chế phẩm trung phân đến hợp đồng trong ghi chú thù lao.

Tuy rằng Peter - Jackson còn không có quay chụp [ Lord of The Rings ] thời điểm, hắn liền cùng chính mình thê tử chuẩn bị đem [ Hoult nhân ] chuyển lên màn ảnh , hắn cũng là [ người Hobbit ] thích hợp nhất đạo diễn, nhưng tố tụng án hừng hực khí thế, Peter - Jackson tạm thời khó mà phân thân.

Liền tại năm nay 4 tháng, vẫn khó khăn tầng tầng Metro-Goldwyn-Mayer ảnh nghiệp rốt cuộc chống đỡ không nổi, xin phá sản bảo hộ, làm công ty chất lượng tốt tài sản, bọn họ cầm trong tay bộ phận [ người Hobbit ] bản quyền bán ra cho Warner Bros.

Warner Bros cũng lấy đến [ người Hobbit ] hoàn chỉnh bản quyền.

Mặt khác, tại Kevin - Tsujihara can thiệp dưới, New Line Cinema cùng Peter - Jackson đạt thành đình ngoại giải hòa, do đó có thể khiến Peter - Jackson tinh lực quay lại đến điện ảnh chế tác phương diện.

Nhưng Peter - Jackson thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, thêm New Line Cinema mang đến phản đối hiệu ứng, không tưởng lại cùng Warner Bros hợp tác, ngược lại đề cử Matthew người quen cũ Guillermo - Del - Toro ra nhậm đạo diễn.

Này dứt khoát giống như là chuyên môn vi các gia đình bà chủ lượng thân tạo ra phim truyền hình.

“Bởi vì Metro-Goldwyn-Mayer ảnh nghiệp rời khỏi......” Kevin - Tsujihara thấp giọng nói,“Này series sở hữu chế tác phí dụng, cần Warner Bros độc lập gánh vác.”

Matthew nhẹ nhàng gật gật đầu, phỏng chừng Metro-Goldwyn-Mayer ảnh nghiệp đột nhiên rời khỏi, khiến Warner Bros bao nhiêu có điểm trở tay không kịp.

Có [ Lord of The Rings ] ba bộ khúc cự đại thành công,[ người Hobbit ] khẳng định là nhất tuyến cao nhất đại chế tác, chế tác phí tổn tất nhiên tương đương khả quan.

“Kevin.” Matthew nghĩ đến đây, chủ động nói,“Các ngươi tính toán dung tư giải quyết chế tác phí dụng sao?”

“Đúng vậy.” Kevin - Tsujihara nói nhiều như vậy, vốn là muốn kéo người nhập bọn, ai đều biết Matthew trong tay có tiền,“Ngươi vẫn cùng Warner hợp tác, có chút tình huống hẳn là lý giải, trước mắt Warner Bros đang tại vận tác bao nhiêu đại cao nhất đại hạng mục, trong khoảng thời gian ngắn không thể đầu nhập quá nhiều tài chính.”

Điểm ấy Matthew đương nhiên biết, không nói khác, chỉ riêng [ Green Lantern ] một bộ phim chế tác dự toán liền cao tới 2 ức 5000 vạn dollar.

Hơn nữa Warner Bros đối với này bộ phim ký thác kỳ vọng cao, hi vọng có thể đạt được so [ Iron Man ] càng lớn thành công, do đó vi toàn bộ Justice League điện ảnh vũ trụ đánh xuống cơ sở, không có quá mức đối ngoại dung tư.

Dùng hình tượng điểm lời đến nói,[ Green Lantern ] là Warner Bros thân nhi tử,[ người Hobbit ] chỉ có thể tính nửa thân nhi tử.

Matthew thử nói,“Trong tay ta ngược lại là còn có một bút tiền.”

Kevin - Tsujihara lập tức nói,“Matthew, chúng ta có thể lại hợp tác, này hạng mục còn có chừng 20% tài chính chỗ hổng.”

Hôm nay, toàn bộ Hollywood ai chẳng biết Matthew giá trị sở tại, từ Matthew lại đây cùng hắn cùng Ron - Mayer chào hỏi khi, hắn liền tưởng đến chuyện này, cũng tại tính toán tính khả thi, nhanh chóng phát hiện này có thể vi Warner Bros mang đến hai phương diện chỗ tốt.

Ai đều biết Matthew hiện tại rất có tiền, không nói mặt khác , quang [ Inception ] cùng [ G.I. Joe: Rise of Cobra ] cơ sở thù lao liền có mấy ngàn vạn dollar nhiều, kéo hắn vào sân mà nói có thể giải quyết [ người Hobbit ] bộ phận tài chính chỗ hổng.

Đây là một phương diện, một phương diện khác có thể biểu hiện Warner Bros hợp tác thành ý, khiến giữa song phương hợp tác quan hệ càng thêm chặt chẽ.

Huống chi, so với kia vài điện ảnh ngân sách cùng cơ quan tài chính, Matthew tham dự đầu tư mà nói, còn có thể vi phim mang đến nhất định tuyên truyền hiệu ứng.

Warner Bros không phải nhất định muốn tìm người nào đó hợp tác, nếu tính toán dung tư, vì sao không tìm khả năng mang đến càng lớn ích lợi nhân?

“Có thể.” Matthew không có cự tuyệt ý tứ, bất quá vẫn là tương đối cẩn thận,“Kevin, Tolkien văn học tác phẩm cải biên, đạo diễn tốt nhất vẫn là Peter - Jackson.”

Này New Zealand mập mạp, nhất định là chuyên môn vi quay chụp Tolkien văn học tác phẩm mà sinh.

Kevin - Tsujihara cười cười,“Chúng ta cũng tại cùng Peter - Jackson đàm, muốn nói động hắn đạo diễn này series.”

“Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ trở về.” Matthew đối Warner Bros thuyết phục lực vẫn là có tin tưởng .

Hai người này liền xem như đạt thành một đơn giản ý đồ, trước mắt [ người Hobbit ] còn thừa phần trăm hai mươi tài chính chỗ hổng, giao cho số 13 phòng công tác đến gom góp, cụ thể như thế nào đầu tư, như thế nào hợp tác, tự nhiên sẽ có phía dưới nhân viên đi đàm.

So với phía trước hao hết tâm tư lấy đến kia vài hạng mục,[ người Hobbit ] này hạng mục đến tương đối dễ dàng, đây cũng là Matthew đi đến nhất định độ cao, đặc biệt là không ngừng thành công hơn nữa tích lũy xuống dày thân gia sau, bất tri bất giác mang đến ảnh hưởng.

Hắn đầu tư điện ảnh, có khả năng mang đến chú ý độ xa xa vượt qua kia vài điện ảnh ngân sách.

Matthew đối với [ người Hobbit ] còn có nhất định ấn tượng, một từng có thể quay chụp ba bộ khúc series, ích lợi khẳng định không kém .

Bất quá, này series kịch tình quên đều không sai biệt lắm , không giống [ Lord of The Rings ] ba bộ khúc như vậy để người ấn tượng khắc sâu, ký ức sâu nhất ngược lại là thiên hàng thần ưng, mỗi đến thời khắc mấu chốt, cuối cùng sẽ có thần ưng xuất hiện thay đổi chiến cuộc.

Tuy nói thương nghiệp điện ảnh có nhân vật chính bất tử định luật, còn có mặt khác ngón tay vàng linh tinh hack, nhưng một ngón tay vàng lăn qua lộn lại dùng, cuối cùng khó tránh khỏi trở thành trên mạng ngạnh.

Matthew cùng Kevin - Tsujihara nói chuyện trong quá trình, Taylor - Swift vẫn ngoan ngoãn bồi ở bên cạnh, một câu cũng không có nói, thoạt nhìn thật như là phi thường đủ tư cách bạn gái.

Yến hội trong sảnh người càng lúc càng nhiều, cửa ra ra vào vào nhân nối liền không dứt, Harvey - Weinstein cũng đi vào yến hội thính.

Này nổi tiếng Do Thái đại mập mạp vừa cùng nhân hàn huyên, vừa chung quanh tìm kiếm, rất nhanh tại yến hội thính bên trái một người thiếu trong góc hẻo lánh, thấy được lần này tới được mục tiêu Kevin - Tsujihara.

Ra ngoài dự liệu là, hắn còn tại Kevin - Tsujihara bên cạnh thấy được Matthew - Horner.

Harvey - Weinstein mày hơi hơi nhăn lại, dưới chân lại không chậm, bay thẳng đến Kevin - Tsujihara bên kia đi, đừng nói Kevin - Tsujihara bên cạnh có Matthew - Horner cùng một cao nữ hài, liền tính là vây đầy người, cũng không thể ngăn cản hắn mục đích .

“Kevin !”

Còn chưa tới Kevin - Tsujihara trước người, hắn liền mở miệng nói,“Ngươi khiến ta hảo tìm a.”

Nghe được trắc phía sau truyền đến có chút quen thuộc thanh âm, Matthew quay đầu nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn thấy Harvey - Weinstein béo mặt, lễ phép tính gật gật đầu.

Công chúng trường hợp, hắn phi thường chú ý chính mình nhân thiết.

Harvey - Weinstein cũng đối Matthew gật đầu, đi đến Kevin - Tsujihara trước người, Kevin - Tsujihara cười cười,“Ngươi hảo, Harvey.”

“Kevin, nghe nói ngươi để người lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt ta tại [ người Hobbit ] thượng đầu tư?” Harvey - Weinstein căn bản không lời vô nghĩa, nói thẳng,“Vì sao?”

Nghe nói như thế, Matthew nhìn Harvey - Weinstein liếc nhìn, này mập mạp cũng muốn đầu tư [ người Hobbit ]?

Tiếp, hắn nghĩ tới phía trước từ Kevin - Tsujihara trong lời nói được đến tin tức, năm đó Harvey - Weinstein còn tại Miramax khi, hiệp trợ New Line Cinema chỉnh hợp qua [ Lord of The Rings ] series bản quyền, đồng thời bang New Line Cinema lấy đến [ người Hobbit ] bộ phận bản quyền, hơn nữa [ Lord of The Rings ] series trung cũng có Miramax đầu tư.

Taylor - Swift bỗng nhiên đến gần hắn bên tai, hạ giọng nói thầm,“Nghe nói ngươi đoạn thời gian trước cùng Harvey - Weinstein nháo không quá khoái trá?”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, Oscar chi dạ sự hắn vẫn nhớ rõ đâu.

“Xin lỗi, Harvey.” Kevin - Tsujihara ngược lại là rất khách khí,“Warner Bros cơ bản gõ định này series sở hữu đầu tư, không có số định mức lại lưu cho Weinstein ảnh nghiệp.”

Hắn nói là lời thật, vừa cùng Matthew đạt thành bước đầu ý đồ, đem [ người Hobbit ] cuối cùng 20% số định mức cho số 13 phòng công tác.

Tổng không thể nói vừa mới nói, lập tức trước mặt Matthew - Horner mặt phủ nhận đi?

Harvey - Weinstein đột nhiên tăng thêm thanh âm,“Kevin, đừng quên các ngươi là như thế nào được đến [ Lord of The Rings ] series bản quyền .”

Nghe được này khẩu khí không tốt mà nói, Kevin - Tsujihara thu hồi khuôn mặt tươi cười, rất chăm chú nói,“Không cần ngươi nhắc nhở, bản quyền là Warner Bros cùng New Line Cinema tiêu phí cự ngạch tài chính mua đến tay !”

Matthew nhìn nhìn Kevin - Tsujihara, lại nhìn nhìn Harvey - Weinstein, dần dần minh bạch lại đây, Harvey - Weinstein muốn đầu tư [ người Hobbit ] series, nhưng Warner Bros không thế nào tưởng nhận, hơn nữa Kevin - Tsujihara vừa đem cuối cùng còn thừa 20% đầu tư số định mức giao cho hắn.

Harvey - Weinstein nhìn qua tựa hồ không tưởng để yên, nhưng như vậy kiếm tiền cơ hội, hắn sẽ khiến sao? Liền tính là muốn cho, cũng sẽ không nhượng cho Harvey - Weinstein người như thế.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 775: Muốn Đụng Đến Ta Đầu Tư?

Nhìn Harvey - Weinstein tại Kevin - Tsujihara trước mặt “Cố gắng tranh thủ”, Matthew ngược lại là không phải như thế nào lo lắng, hôm nay hắn cùng với Warner Bros hợp tác chặt chẽ, Kevin - Tsujihara không có khả năng ném xuống một thương nghiệp cự tinh không cần, ngốc hồ hồ đi theo mấy lần nộ hận Warner nhân hợp tác.

Về phần Harvey - Weinstein biết Warner Bros muốn cùng hắn hợp tác, hay không sẽ có cái gì ý tưởng, Matthew căn bản không để ý.

Song phương tuy rằng còn không có xé rách mặt, nhưng Oscar chi dạ cũng huyên phi thường không thoải mái, Harvey - Weinstein thế nhưng muốn cướp James Wan phim kinh dị hạng mục, tưởng động hắn hạch tâm ích lợi, điểm này là hắn không thể nhận .

Tổng không thể có người lại đây tranh, hắn liền đem đàm hạng mục sở đều nhượng ra đi thôi? Kia cũng không cần tại Hollywood lăn lộn.

Harvey - Weinstein mắt thấy khó có thể thuyết phục Kevin - Tsujihara, lý do thoái thác dần dần trở nên cường ngạnh, nhưng Kevin - Tsujihara làm Warner Bros CEO, nơi nào là có thể bị dễ dàng thuyết phục nhân?

“Kevin, chín mươi niên đại trung ta cùng New Line Cinema ký có hiệp nghị.” Harvey - Weinstein lạnh lùng nói,“Nếu các ngươi cự không chấp hành này phân hiệp nghị, chúng ta chỉ có thể đi pháp luật con đường .”

Hắn nhìn Kevin - Tsujihara,“Ngươi so ta càng rõ ràng, một khi tố với pháp luật,[ người Hobbit ] này hạng mục rất có khả năng trường kỳ chết.”

Kevin - Tsujihara nhíu nhíu mày, thật muốn pháp luật tố tụng mà nói, Warner Bros đương nhiên sẽ không sợ Weinstein huynh đệ, lại là kiện rất phiền toái sự tình.

Hollywood trong giới, không đến vạn bất đắc dĩ, không ai thích đi pháp luật tố tụng trình tự.

Harvey - Weinstein cùng Kevin - Tsujihara mà nói, tất cả đều rơi vào Matthew trong lỗ tai, này Do Thái mập mạp thật sự để người thích không nổi.

Thật vất vả có người chủ động tìm đến hắn, muốn cùng nhau phát tài, Harvey - Weinstein lại nhảy ra hoành gia ngăn trở.

Nếu là thật đi pháp luật trình tự, nói không chừng [ người Hobbit ] hạng mục sẽ vô hạn kỳ chết.

Cứ việc hắn còn không có thực tế đầu tư, lại biết đây là một cơ hội tốt, tiền ném vào đi tương lai khẳng định có không sai hồi báo.

Harvey - Weinstein đây không phải gây trở ngại hắn kiếm tiền sao?

Này Do Thái mập mạp, đầu tiên là nhảy ra cướp hắn hạng mục, lại bật lên đến ngăn cản hắn kiếm tiền......

Bất quá, song phương năm đó chân ký có hiệp nghị mà nói, xác thật là chuyện phiền toái.

Này ý niệm vừa khởi, Matthew bỗng nhiên nhớ tới vừa Kevin - Tsujihara theo như lời nói, Harvey - Weinstein là tại chín mươi niên đại trung kỳ cùng New Line Cinema ký tên hiệp nghị !

“Kevin, ta chuyên môn hỏi thăm qua, Warner Bros tại [ người Hobbit ] này hạng mục bên trên, còn có chừng 20% tài chính dự toán chỗ hổng.” Harvey - Weinstein tựa hồ chiếm cứ thượng phong,“Này bút đầu tư Weinstein ảnh nghiệp còn lấy đi ra.”

Kevin - Tsujihara kiên định lắc đầu,“Warner Bros không thiếu đầu tư.”

Matthew còn tại suy xét vừa nghĩ đến vấn đề, kéo hắn thủ Taylor - Swift có điểm nhịn không được , này phì đầu đại não mập mạp thật sự rất đáng ghét , tại đây lải nhải dong dài không nói, nói tới nói lui đều tưởng cướp Matthew đầu tư.

Warner Bros CEO đã cùng Matthew đạt thành đầu tư ý đồ hảo không hảo? Này mập mạp còn lại đây giành? Rất không biết xấu hổ đi?

Taylor - Swift liếc Matthew liếc nhìn, gặp Matthew không biết suy nghĩ cái gì, có điểm nhịn không được .

“Vị này......” Taylor - Swift nhìn về phía Harvey - Weinstein, nói,“Vị tiên sinh này, ngươi không cảm thấy ngươi rất thất lễ sao?”

Nàng tại theo đuổi Matthew, lúc này nhất định phải tích cực một điểm,“Đây là từ thiện tiệc rượu, không phải nhà ngươi phòng khách.”

Matthew có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Taylor - Swift sẽ chủ động đứng ra vì nàng nói chuyện, duy hộ hắn lợi ích.

Harvey - Weinstein quay đầu nhìn về phía Taylor - Swift bên kia, gặp là có điểm nhìn quen mắt lại gọi không ra danh tự tiểu cô nương, sắc mặt càng thêm âm trầm, đối phương trong lời nói châm chọc hắn làm sao có khả năng nghe không ra?

Lúc nào, một tiểu diễn viên cũng dám chủ động nhảy ra trào phúng hắn ?

Matthew nhẹ nhàng kéo một chút Taylor - Swift, vừa nghĩ đến một mấu chốt vấn đề, còn chưa kịp nói, Taylor - Swift liền mở miệng .

“Vị tiểu thư này, ngươi là ai?” Harvey - Weinstein đè nặng lửa giận, nói,“Nói chuyện phải chú ý......”

“Harvey !” Matthew nghe được ra trong đó uy hiếp, trực tiếp đánh gãy Harvey - Weinstein mà nói, cường điệu nói,“Nơi này là từ thiện tiệc rượu, không phải Weinstein ảnh nghiệp !”

Taylor - Swift chủ động mở miệng duy hộ hắn, hắn tự nhiên sẽ duy hộ Taylor - Swift.

“Vị tiên sinh này.” Taylor - Swift bắt chước Harvey - Weinstein ngữ khí,“Ta gọi Taylor - Swift, là ca hát ......”

Matthew có chút bất đắc dĩ, lời kiểu này nói hay không thật sự rất không tất yếu, bởi vì hắn vừa suy xét cái kia mấu chốt vấn đề, đủ để cho Harvey - Weinstein mặt mũi quét rác.

Hắn lại nhẹ nhàng lôi kéo Taylor - Swift, Taylor - Swift xung hắn cười cười, vẫn là nói,“Ta không phải diễn viên, cũng không tại giới diễn viên phát triển.”

Harvey - Weinstein nhớ tới này Taylor - Swift là ai, mày nhăn càng chặt , bởi vì hắn thế lực đều tại giới điện ảnh, nhạc Pop dù cho tưởng thò tay, biện pháp cũng không nhiều.

Kevin - Tsujihara lúc này chậm rãi nói,“Ngươi đi đi, Harvey, không tất yếu tại đây tranh chấp.”

Matthew lại nâng tay ngăn lại Kevin - Tsujihara, nhìn Harvey - Weinstein liếc nhìn, trực tiếp hỏi,“Kevin, năm đó Weinstein tiên sinh cùng New Line Cinema ký ước khi, có phải hay không còn tại Miramax nhậm chức? Hắn là lấy cái gì thân phận cùng New Line Cinema ký ước?”

Nghe nói như thế, Harvey - Weinstein quay đầu nhìn về phía Matthew,“Bên trong này không ngươi sự đi?”

“Đúng, Harvey, ngươi năm đó còn tại Miramax.” Kevin - Tsujihara đã tưởng minh bạch Matthew trong lời nói mấu chốt,“Năm đó ngươi cùng New Line Cinema ký ước khi, là Miramax ảnh nghiệp tổng tài.”

“Matthew - Horner !” Harvey - Weinstein không có để ý Kevin - Tsujihara mà nói, ngược lại nhìn Matthew, hỏi,“Ngươi xác định muốn nhúng tay việc này?”

Dù cho không có đêm nay sự, Matthew cũng sẽ không khiến Harvey - Weinstein thống khoái, huống chi còn trước mặt uy hiếp hắn bạn gái.

Đương nhiên, chính yếu là Harvey - Weinstein uy hiếp đến hắn tiền.

Này đổi thành ai cũng nhẫn không được.

Matthew bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn nhìn Kevin - Tsujihara, chậm rãi nói,“Ngươi nói kia 20% là của ta đầu tư.” Hắn chợt thu hồi tươi cười, lạnh lùng hỏi,“Ngươi xác định muốn đụng đến ta đầu tư?”

Cũng không đợi Harvey - Weinstein mở miệng, Matthew còn nói thêm,“Kevin, có chuyện ta không quá minh bạch, tưởng với ngươi này chuyên nghiệp nhân sĩ thỉnh giáo một chút, một điện ảnh công ty chấp chưởng điện ảnh nghiệp vụ tổng tài, cùng một khác gia công ty ký kết hiệp nghị khi, đại biểu là cá nhân, vẫn là công ty?”

Kevin - Tsujihara hoàn toàn minh bạch Matthew ý tứ, mang theo nhàn nhạt tươi cười, nói,“Dựa theo nghề quy định, sở hữu cùng điện ảnh có liên quan nghiệp vụ, hắn đại biểu đều là công ty.”

Nói tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía Harvey - Weinstein,“Mà không phải cá nhân !”

Matthew ngay sau đó Kevin - Tsujihara mà nói hỏi,“Harvey, ngươi lúc ấy là Miramax tổng tài đi?”

Harvey - Weinstein âm trầm sắc mặt dần dần có xu hướng bình tĩnh, chuyện này hắn xem nhẹ .

Không chỉ là hắn, liên Kevin - Tsujihara trong lúc nhất thời cũng không nghĩ đến.

Rất nhiều pháp luật vấn đề, cho dù là có chút thường thức loại pháp luật vấn đề, phi pháp luật công tác giả, gặp được thời điểm thường thường sẽ không chú ý tới.

Matthew bản thân cũng tưởng không đến, nhưng Kevin - Tsujihara phía trước trong lời nhắc tới Harvey - Weinstein cùng Miramax, thêm số 13 phòng công tác đoạn thời gian trước vừa cùng Bella - Anderson ký kết một phần thuê hiệp nghị, cam kết Bella - Anderson đảm nhiệm phòng công tác chấp hành tổng tài, mơ hồ nhớ rõ hợp đồng trung giống như có như vậy một điều khoản.

Vừa hắn chính là đang suy xét này mấy.

“Kevin, ngày sau chúng ta khai hội nghị liên tịch.” Matthew xem đều không xem Harvey - Weinstein,“Thương thảo một chút này hạng mục trù bị.”

Taylor - Swift cũng đến thấu thú,“Cần mà nói, ta có thể xướng chủ đề khúc, miễn phí .”

Kevin - Tsujihara nở nụ cười,“Hảo, quay đầu chúng ta từ từ nói chuyện.” Hắn tiếp nhìn về phía Harvey - Weinstein,“Harvey, ta sẽ khiến công ty pháp vụ bộ môn xử lý chuyện này, ngươi muốn khởi tố mà nói, có thể liên hệ Warner Bros pháp luật bộ.”

Nói xong, hắn chủ động mời nói,“Matthew, Taylor, các ngươi còn chưa xem hôm nay chụp phẩm đi? Ta cùng đi xem xem.”

“Hảo a.” Matthew gật gật đầu.

Taylor - Swift kéo lại Matthew cánh tay, cùng Kevin - Tsujihara đi địa phương khác.

Nơi này chỉ còn lại có Harvey - Weinstein một người.

Nhìn ba người kia bóng dáng, Harvey - Weinstein trên mặt không có bất cứ biểu tình, lại biết chính mình tại [ người Hobbit ] này hạng mục bên trên, đã ra cục .

Hắn xem nhẹ kia một điểm, phi thường trí mạng.

Matthew mang theo Taylor - Swift đi đến từ thiện chụp phẩm khu nhìn nhìn, đại đa số đều là chút ngôi sao hoặc là nhân vật nổi tiếng quyên tặng vật phẩm, mấy thứ này thực tế giá trị không cao, càng nhiều là kỷ niệm ý nghĩa.

Tỷ như Steven - Spielberg liền quyên tặng năm đó quay chụp [ Jurassic Park ] khi mấy tấm phân cảnh bản thảo.

Mấy thứ này, Matthew đều không có gì hứng thú, cho nên đấu giá bắt đầu về sau, lấy hai mươi vạn dollar báo giá, tùy tiện vỗ một quyển Shania - Twain năm đó sử dụng qua khúc phổ, đưa cho Taylor - Swift.

Từ thiện liền sẽ vẫn tiến hành đến buổi tối mười điểm, Matthew ký phát chi phiếu, để người cầm Shania - Twain khúc phổ, cũng không đợi tiệc rượu triệt để kết thúc, liền mang theo Taylor - Swift ly khai.

Bọn họ hai không có đi Tứ Quý khách sạn cửa chính, trực tiếp từ dưới lòng đất trên bãi đỗ xe xe, vội vã chạy về Horner trang viên.

Dùng Taylor - Swift lời đến nói, thứ hai nàng liền muốn rời đi Los Angeles, mãn thế giới đi chạy toàn cầu tuần diễn, còn không biết lúc nào trở về, thời gian rất có hạn, một phút một giây đều không thể lãng phí.

Đối mặt như lang tự hổ Taylor - Swift, Matthew cũng không khách khí, này hai ngày trên đầu cũng không có muốn nhanh công tác, vừa lúc có thể chờ ở trong nhà, cùng Taylor - Swift hảo hảo luận bàn một phen.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 776: Matthew Chi Ca

[ viết này chương phía trước, đặc biệt cảm tạ minh chủ thần kỳ mễ mỗ nguyên sang ca từ, nguyên bản là muốn tại [ Cướp biển vùng Caribbean ] kia đoạn kịch tình dùng, kết quả cấp quên ...... Vì phối hợp kịch tình, ca từ làm thích hợp sửa chữa, đừng tìm ta muốn bản quyền phí a, gần nhất nghèo đinh đương vang......]

Sáng sớm dương quang rải đầy rộng mở phòng ngủ, hai người tại trong phòng dây dưa không rõ, chỉ cần bọn họ tưởng, bất cứ một địa phương đều có thể biến thành chiến đấu nơi.

Từ Beverly Hills Tứ Quý khách sạn trở về, Matthew cùng Taylor - Swift ép buộc hơn phân nửa buổi tối, vừa ngủ bất quá ba giờ, Taylor - Swift liền tỉnh lại Matthew, lại kéo ra chiến đấu mở màn.

Dùng lời của nàng đến nói, mỗi phút mỗi giây đều là quý giá .

Chung quy bất cứ một thời gian đoạn, nàng linh cảm đều có khả năng bị kích phát.

Phía trước ép buộc hơn nửa đêm, cũng không có linh cảm trào ra, Taylor - Swift bao nhiêu có điểm thất vọng, cũng biết chính mình tâm tư quá nhiều dùng ở hưởng thụ mặt trên.

Một lần này, nàng chuyên môn chú ý phương diện này.

Quả nhiên, không bao lâu, bế tắc đại não phảng phất đột nhiên quán thông như vậy.

“Đợi đã !” Taylor - Swift đè lại Matthew,“Ngươi đừng động a ! ngươi đợi đã !”

Vừa nói xong, nàng liền cấp hồ hồ phiên thân mà xuống, tung tăng nhảy nhót đi đến trước sô pha, cầm lấy bút cùng giấy viết bản thảo, bắt đầu đồ đồ họa họa.

Matthew khởi động thân thể, nhìn bên kia liếc nhìn, phi thường phối hợp Taylor - Swift, không có phát ra bất cứ thanh âm.

Thực ra tối hôm qua phát sinh sự tình, khiến hắn đối Taylor - Swift ấn tượng thay đổi rất nhiều.

Dù cho Harvey - Weinstein thò tay không đến nhạc Pop, ở dưới tình huống đó, cũng không phải bất cứ một người, đều nguyện ý đứng ra hận thượng như vậy một giới giải trí đại lão.

So sánh Oscar chi dạ Anne - Hathaway, Taylor - Swift càng thảo nhân thích.

Nguyên bản, Taylor - Swift nói là muốn theo đuổi hắn đương bạn trai, Matthew vẫn không coi trọng, Taylor - Swift cùng hắn ghé vào cùng nhau, càng nhiều là vì cái gì, hắn đương nhiên rất rõ ràng.

Cho nên, mỗi lần Taylor - Swift linh cảm bùng nổ, hắn đều không quấy rầy nàng, cho dù Taylor - Swift mịt mờ đem bọn họ ở chung viết vào ca trung, hắn cũng không nhiều lắm ý kiến.

Kia vài ca khúc, đều là Taylor - Swift từ một tiểu nữ sinh góc độ, miêu tả đối với tình nhân ái mộ, cũng không phải trào phúng hoặc là mắng chửi người.

Hắn làm đều làm, còn không cho phép đối phương tại ca trung xướng xướng? Kia cũng quá không nhân tình vị .

Nhìn Taylor - Swift hết sức chuyên chú sáng tác ca khúc, Matthew bỗng nhiên nghĩ đến tối hôm qua sự, Taylor - Swift nộ hận Harvey - Weinstein, giống như có điểm chăm chú a.

Nghĩ đến đây, Matthew ngược lại buồn rầu, chính thức kết giao một người bạn gái, có vẻ có điểm thống khổ a.

Thời gian một phút một giây trôi qua, rất nhanh hơn nửa giờ qua, Taylor - Swift đột nhiên ném bút, đứng lên, lớn tiếng nói,“A, loại cảm giác này quá sung sướng !”

Matthew lúc này mới cầm một tấm thảm đi qua, phi tại Taylor - Swift trên người, hỏi,“Viết xong ?”

“Không toàn bộ hoàn thành.” Taylor - Swift lười biếng duỗi eo, nói,“Quay đầu còn muốn bổ tề cùng hoàn thiện một chút.”

Matthew nhìn nhìn trên bàn giấy viết bản thảo, hỏi,“Ta có thể xem xem sao?”

Taylor - Swift cầm lấy đến đưa tới hắn trong tay,“Đương nhiên có thể.”

Tiếp nhận giấy viết bản thảo, Matthew nhìn lướt qua, giống khúc phổ loại này chuyên nghiệp hóa gì đó, hắn đương nhiên xem không hiểu, cho nên trực tiếp xem ca từ, nhìn không mấy hàng, liền có điểm xấu hổ.

“Đây là cái gì ca?” Matthew hỏi.

Taylor - Swift tưởng cũng không có tưởng, nói thẳng,“Ta vừa rồi liền tưởng hảo, nó gọi [ Matthew chi ca ], là ta chuyên môn vì ngươi viết .”

Matthew khóe miệng giật giật,“Ngươi xác định này có thể xướng?”

Taylor - Swift không ngu ngốc, nghe được ra Matthew ý tứ, đến gần hắn bên tai, nói thầm,“Ta thề, bài hát này ta chỉ sẽ hát cho ngươi một người nghe.”

Nói xong, nàng che miệng Cách Cách nở nụ cười.

“Hiện tại có thể xướng sao?” Matthew ngược lại cũng không như thế nào so đo, ngồi trên sô pha, hỏi,“Xướng cho ta nghe nghe.”

Hắn tựa hồ có điều cảm xúc,“Này vẫn là lần đầu tiên có người chuyên môn cho ta viết ca.”

Nghe nói như thế, Taylor - Swift thu hồi vui cười bộ dáng, chăm chú gật gật đầu,“Ta hiện tại liền cho ngươi xướng? Ngươi này có guitar sao?”

Matthew lắc đầu,“Không có, quay đầu ta để người mua vài phen đặt ở trong phòng.”

Taylor - Swift tựa hồ rất vui vẻ, dùng lực gật đầu,“Hảo a.” Nàng thanh thanh yết hầu,“Ta thanh xướng đi.”

Từ Matthew chỗ đó thu hồi giấy viết bản thảo, nàng trước thấp giọng thử âm điệu, lại chính mình nói nhỏ một hồi, lúc này mới đứng thẳng thân thể, xướng ra kia độc đáo ca từ.

[ Matthew chi ca ] cứ như vậy từ Taylor - Swift trong miệng nhảy ra.

“Đêm tối bên trong thiểm điện, đó là ta yêu nhất Matthew bảo kiếm, tại hữu thể cùng linh hồn ở giữa, nó đâm vào cơ thể của ta, lửa nóng nóng bỏng, mãnh liệt phi phàm......”

Matthew chà xát tóc, này ca từ còn có thể lại rõ ràng một điểm sao? Còn có thể lại thiếu nhi không thích hợp một điểm sao?

Hắn nhìn về phía Taylor - Swift, Taylor - Swift không có một điểm xấu hổ, giống như là đang làm hiện trường biểu diễn như vậy chăm chú biểu diễn.

“Từ trước đến nay chưa từng có, kích thích tâm huyền, linh cùng dục cảm thán, hải cùng phong kịch chiến. Động thân mà ra, Linh Xà xoay quanh, kiếm thuẫn giao kích, thân vị biến hóa. Matthew trường kiếm, làm ta thần mê hoa mắt.”

Nghe đến đó, Matthew thừa nhận, hắn bị Taylor - Swift đánh bại .

Này tuyệt đối là một thủ siêu cấp vô địch ca khúc, cũng không phải nói giai điệu có bao nhiêu tuyệt đẹp, dùng từ có bao nhiêu hoa lệ, mà là ca khúc ý cảnh sâu xa, nội hàm tràn ngập triết học tư biện.

Taylor - Swift giọng hát dễ nghe, nghe vào tai phi thường động nhân.

“Gào thét cùng rít gào, phấn khởi cùng hò hét, lợi kiếm ra khỏi vỏ, thẳng lên đám mây. Âu ~ baby...... Đó chính là Matthew thần kiếm ! da ~ come on, ngươi cùng ta lại trèo lên kia đỉnh núi ! kia một đạo thiểm điện...... Kia một thanh trường kiếm......”

“Da da ~ nga ~~ da ~~”

Rốt cuộc, Taylor - Swift giọng hát rơi xuống, chờ đợi ánh mắt dừng ở Matthew trên người, hỏi,“Ngươi cảm giác còn có thể sao?”

Matthew có thể nói cái gì? Chỉ có thể nhếch lên ngón cái,“Rất đặc biệt ! phi thường không phải bình thường !”

Nói tới đây, hắn rốt cuộc không nhịn được, ha ha nở nụ cười, Taylor - Swift cũng vui vẻ nở nụ cười.

Bài hát này rất kích phát nhân cảm xúc , hai người ôm ở cùng nhau, lại là một hồi đại chiến thế giới.

Thẳng đến nửa buổi sáng, Matthew cùng Taylor - Swift mới từ trên lầu xuống ăn điểm tâm, ăn xong điểm tâm, hai người cũng không tính toán đi ra ngoài, liền tại Horner trang viên bên trong tản bộ.

Đi ở cây xanh râm mát trong hoa viên, hai người vừa đi vừa trò chuyện, nói nói, đề tài liền chuyển tới Taylor - Swift sự nghiệp bên trên.

“Ngươi lần trước đối với ta đề đề nghị, ta cùng người đại diện cùng đĩa nhạc công ty bên kia nói.” Taylor - Swift nắm Matthew tay tại nhẹ nhàng lay động,“Bọn họ đều cho rằng là ý kiến hay, trải qua thực địa khảo sát sau, đã chuẩn bị bắt đầu thực thi .”

Matthew nói thật sự xinh đẹp,“Có thể đến giúp ngươi là được.”

Taylor - Swift có điểm bất mãn, than thở nói,“Ngươi không cụ thể hỏi một chút sao?”

Matthew nhẹ nhàng niết dưới nàng mũi,“Ta đang đợi ngươi chủ động thẳng thắn đâu.”

“Người đại diện liên hệ Katie - Perry người đại diện.” Taylor - Swift gặp Matthew nghi hoặc, đơn giản giải thích nói,“Đây là hiện tại phi thường lợi hại một tân nhân Pop ca sĩ, theo ta không sai biệt lắm như vậy hồng.”

Nàng xem Matthew liếc nhìn, còn nói thêm,“Nàng tên thật gọi Kathryne Hudson, phía trước là Britney - Spears bạn nhảy cùng hát đệm, hiện tại được hoan nghênh, Britney bang rất lớn bận rộn.”

“Kathryne Hudson?” Matthew dần dần nghĩ tới,“Là có như vậy cá nhân, ta đã thấy một lần.”

Taylor - Swift lập tức hỏi,“Ngươi cùng Britney còn có liên hệ?”

“Ngươi không cần thử.” Matthew lắc đầu, thuận miệng nói,“Không thế nào liên hệ, ngẫu nhiên cũng sẽ chú ý dưới nàng tin tức.”

Bị Matthew vạch trần tâm tư, Taylor - Swift cũng không để ý, tiếp tục nói,“Của ta người đại diện cùng nàng người đại diện liên hệ sau, chúng ta trên cơ bản đạt thành hiệp nghị, về sau sẽ trở thành địch nhân, đẳng danh khí lại lớn một chút, liền bắt đầu tại một ít công chúng trường hợp hoặc là trên lễ trao giải cho nhau xem không vừa mắt, sau đó dùng mạng xã hội châm chọc, ca khúc bên trong mịt mờ nhằm vào.”

Nàng bỗng nhiên nở nụ cười,“Còn có thể ngoạn giành nam nhân trò chơi, có phải hay không rất kích thích a?”

Matthew gật gật đầu, nhắc nhở nói,“Muốn đem khống hảo trong đó độ.”

“Ta biết.” Taylor - Swift nói,“Ta cùng Katie - Perry gặp qua vài lần, dù sao ta không thế nào thích nàng.”

Nghe nàng nói như vậy, Matthew cảm giác cảnh này cuối cùng nói không chừng sẽ làm giả trở thành sự thật, giả tử địch biến thành thật tử địch.

Đương nhiên, này cũng không phải chuyện xấu, hai đại minh tinh không ngừng công khai khiêu chiến, cùng hai đại minh tinh luyến ái như vậy hấp dẫn nhân.

Taylor - Swift tiếp tục nói,“Còn có ngươi nói cái kia khuê mật đoàn, ta cùng người đại diện cũng tại bắt đầu làm chuẩn bị, bất quá ta trước mắt đang bận tuần diễn, tạm thời không thời gian bận tâm phương diện này.”

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Này không nóng nảy, đây là một lâu dài kế hoạch.”

“Ân.” Taylor - Swift gật gật đầu, còn nói thêm,“Hiện tại ta cũng có mấy cái giao hảo , diễn qua [ thiếu niên ma pháp sư ] Selina - Gomez, còn có ngươi gặp qua Miley - Cyrus, còn có một tương lai khả năng trở thành siêu mẫu tiềm lực người mẫu.”

Nàng có vẻ đặc biệt tự tin,“Lấy của ta giao tế năng lực, tương lai khẳng định sẽ có rất nhiều bằng hữu.”

Matthew phụ họa nói,“Ta tin tưởng.”

Hai người chuyển tới hoa viên chỗ sâu, Taylor - Swift đột nhiên lấy ngón tay cào khởi Matthew lòng bàn tay, nói,“Matthew, chúng ta trở về đi, ta không tưởng đem thời gian lãng phí ở trên tản bộ.”

Matthew vừa muốn đồng ý, nói đều nhanh nói ra khỏi miệng , lại nuốt trở vào, chỉ chỉ bốn phía, lúc này mới nói,“Taylor, ta cảm giác nơi này không sai a, muốn hay không chúng ta ở trong này thử xem?”

“Ách......” Taylor - Swift chỉ do dự hai giây, liền khẩn cấp gật đầu,“Hảo ! liền ở nơi này !”

Từ tham gia hoàn từ thiện tiệc rượu, Matthew cùng Taylor - Swift trốn ở Horner trang viên bên trong, vẫn không có đi ra ngoài qua, thẳng đến thứ hai sáng sớm, Taylor - Swift tất yếu rời đi Los Angeles, đi toàn cầu tuần diễn, Matthew mới tự mình đem nàng đưa đi sân bay.

Đưa đi Taylor - Swift không lâu, Matthew cũng bắt đầu bận rộn, trở về Nolan kịch tổ tiếp tục quay chụp [ Inception ].

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 777: Khuyết Thiếu Đầy Đủ Rèn Luyện

Warner xưởng sản xuất studio bên trong, Vạn Tượng hoàn tại chậm rãi chuyển động, sinh ra lực ly tâm để người có chút choáng váng đầu, Matthew treo dây thép, kiệt lực khống chế được thân thể, bay lên một cước triều đặc kĩ diễn viên đá đi, hắn chân dừng ở đặc kĩ diễn viên trên lồng ngực, đặc kĩ diễn viên giống như bị sơn đụng như vậy, đổ bay đi ra ngoài.

Đây là mộng cảnh bên trong đánh nhau, có vẻ có chút thổi phồng, lại là Christopher - Nolan đặc biệt yêu cầu .

Vì tránh cho phim quá mức tối nghĩa, có thể khiến người xem liếc nhìn liền phân biệt ra mộng cảnh vẫn là hiện thực, làm đạo diễn Christopher - Nolan thiết kế rất nhiều đặc thù cảnh tượng cùng bối cảnh, rất dễ dàng liền có thể để người phân biệt đi ra.

Matthew đá bay một danh địch nhân, hai chân tại Vạn Tượng hoàn chuyển động tới được trên trần nhà dùng lực đạp, né tránh một khác danh đặc kĩ diễn viên ôm ngang, xoay tay lại một quyền đánh vào hắn trên mặt, này danh đặc kĩ diễn viên cùng vừa rồi tên kia như vậy, cũng bay ngược đi ra ngoài.

Đánh bay hai địch nhân, Matthew hai tay tại chuyển động tới được trên sàn chống đỡ một chút, nhân thể phiên chuyển thân thể, đứng ở trên trần nhà.

“Đình !” Đồng dạng thân ở Vạn Tượng hoàn trung Christopher - Nolan kêu đình quay chụp,“Này một điều qua, Matthew nghỉ ngơi nửa giờ, một khác tổ lên sân quay chụp !”

Vạn Tượng hoàn đình chỉ chuyển động, bất quá dưới đất là trần nhà, đỉnh đầu biến thành sàn, hai danh kỹ năng đặc biệt nhân viên lúc này chạy tiến vào, hiệp trợ Matthew hái xuống dây thép, đi trừ che lấp tại quần áo phía dưới bảo hộ trang bị.

Matthew hoạt động xuống tay chân, đặc biệt là eo bụng, lúc này mới ra Vạn Tượng hoàn, nhảy tới trên mặt đất.

Christopher - Nolan theo sau cũng đi ra , kêu lại Matthew, hỏi,“Cảm giác thế nào? Cần sử dụng kỹ năng đặc biệt thế thân sao?”

“Không thành vấn đề.” Matthew đối Christopher - Nolan nhếch lên ngón cái,“Ta đã làm đại lượng luyện tập, ta có thể hoàn thành này mấy vai diễn.”

Tuy rằng trận này cảnh hành động vẫn là tồn tại nhất định độ khó cùng tính nguy hiểm, nhưng lấy hắn thân thủ, không tính là nhiều khó.

Nơi này đại bộ phận vai diễn hắn đều sẽ tự mình hoàn thành, chỉ là một ít vượt qua độ khó cao cảnh hành động dùng kỹ năng đặc biệt thế thân.

Christopher - Nolan không có lại hỏi, nguy hiểm không phải quá lớn vai diễn, diễn viên có thể tự mình hoàn thành mà nói, hậu kỳ chế tác khi cũng sẽ thiếu rất nhiều phiền toái.

Cứ việc vừa quay chụp cảnh hành động duy trì liên tục thời gian không dài, Matthew vẫn là đi nghỉ ngơi khu hảo hảo nghỉ ngơi một hồi, loại này vai diễn ai chụp ai biết mệt, treo dây thép hoành ở giữa không trung thậm chí đầu dưới chân trên đánh nhau, độ khó cùng hao phí thể lực, xa xa vượt qua bình thường cảnh hành động.

Matthew tiến vào ngắn ngủi nghỉ ngơi trung, kịch tổ quay chụp không có đình chỉ, James - McAvoy tiến vào Vạn Tượng hoàn, bắt đầu quay chụp Arthur vượt nóc băng tường cảnh hành động.

Nơi này cảnh hành động, bao gồm hắn vừa quay chụp cảnh hành động, tại kịch bản giải thích trung, nhận đến thượng tầng mộng cảnh quấy nhiễu, tầng thứ hai mộng cảnh bên trong vài lần xuất hiện trọng lực thay đổi hiện tượng, dẫn đến nhân bay trên không trung, cảnh tượng cũng tại không ngừng xoay tròn.

Quay chụp khi này mấy đều là do chân thật vật lý pháp tắc sinh ra .

Hắn cùng James - McAvoy có thể ở khách sạn hành lang trung vượt nóc băng tường, là vì toàn bộ hành lang bố cảnh bị dựng tại một nhưng xoay tròn cự hình “Vạn Tượng hoàn” Trang bị thượng.

Toàn bộ hành lang bắt đầu xoay tròn nghiêng khi, treo ở trên wire các diễn viên chỉ dùng thuận theo tự nhiên điều chỉnh cân bằng, mà cố định máy quay phim tắc khiến này hết thảy thoạt nhìn giống như là trọng lực thụ lực phương hướng tại biến hóa, vì cam đoan diễn viên tại xoay tròn bố cảnh trung an toàn, rất nhiều đạo cụ bao gồm vách tường đều là dùng mềm mại tài liệu chế tác .

Hoàn thành cảnh hành động phân rất khó, tính nguy hiểm thực ra cũng không cao.

Đây cũng là Matthew chịu tự mình xuống sân quay chụp chính yếu nguyên nhân.

Nửa giờ rất nhanh qua đi, James - McAvoy thở hổn hển kết cục, Matthew lại tiến vào Vạn Tượng hoàn quay chụp.

“Vì sao ta như vậy mệt.” Hai người tại Vạn Tượng hoàn lối vào phía trước chạm mặt, James - McAvoy tựa hồ tâm lý rất không cân bằng,“Ngươi chụp hoàn cùng người vô sự như vậy?”

Matthew vỗ nhẹ nhẹ dưới hắn cánh tay, lời nói thấm thía nói,“Huynh đệ, ngươi khuyết thiếu đầy đủ rèn luyện a.”

Nhìn Matthew tiến vào Vạn Tượng hoàn, James - McAvoy nhíu mày suy ngẫm, cùng Matthew liếc nhìn, hắn cũng trường kỳ kiện thân, vì sao thể lực cùng thân thủ phương diện chênh lệch sẽ như vậy đại đâu?

Khuyết thiếu đầy đủ rèn luyện? Nhớ lại câu này, James - McAvoy bừng tỉnh đại ngộ, hắn cùng Matthew so sánh với chênh lệch lớn nhất địa phương ở nơi nào? Tán gái số lượng cùng chất lượng a !

Matthew đó là tại khu rừng rậm rạp trung chặt cây chinh chiến rèn luyện, mà hắn chỉ có thể đi rút một ít cây giống......

Quả nhiên là khuyết thiếu đầy đủ rèn luyện, về sau muốn gấp rút cố gắng a.

Quay chụp lại bắt đầu, Matthew treo dây thép, tiếp tục tại Vạn Tượng hoàn bố cảnh trung xoay tròn đánh nhau, thân thể thường thường huyền phù, phảng phất thân ở vũ trụ như vậy.

Đây cũng là hắn quay chụp tối đặc biệt cảnh hành động.

Mà nơi này quay chụp cũng là truyền thống đáp cảnh cùng con số kỹ thuật đem kết hợp điển hình nhất một cảnh tượng.

Tại đây cảnh tượng trung, vỏn vẹn có trọng lực biến hướng còn chưa đủ, Christopher - Nolan còn sử ra “Linh trọng lực” Một chiêu này.

Một buổi sáng quay chụp kết thúc, Matthew nhìn thấy Christopher - Nolan không có lập tức đi dùng cơm, ngược lại tiếp tục chờ ở trên chỗ đạo diễn xử lý buổi sáng quay chụp màn ảnh, cũng đi qua.

Từ kịch tổ vừa quay chụp lên, hắn liền được đến Christopher - Nolan cho phép, có thể quan khán quay chụp hoàn thành màn ảnh.

Thực ra Christopher - Nolan cũng biết, Matthew trừ là diễn viên, hôm nay cũng tại triều người sản xuất trên chiêu số phát triển, người sản xuất này chức vị không yêu cầu đối kịch tổ sở hữu chuyên nghiệp kỹ năng đều rất tinh thông, lại cũng muốn lý giải đại khái.

Cho nên, Matthew có vấn đề thỉnh giáo khi, hắn có thể giải đáp cũng sẽ giải đáp một phen.

Matthew cùng Christopher - Nolan chào hỏi, liền đứng ở hắn mặt sau nhìn sẽ chụp nhiếp hoàn thành màn ảnh.

Thân ở Vạn Tượng hoàn trung còn không cảm giác, hiện tại lấy người đứng xem góc độ nhìn, này linh trọng lực màn ảnh xác thật rất có sức tưởng tượng.

“Quay chụp trung, trọng lực biến hóa là dựa vào xoay tròn bố cảnh sinh ra .” Matthew biết chính mình tại quay chụp cùng sản xuất thượng năng lực thực bình thường, gặp được không hiểu vấn đề, cũng không có ngượng ngùng này vừa nói, đều là có cái gì hỏi cái gì,“Chris, nơi này không trọng như thế nào sinh ra ?”

Hắn tự mình tại Vạn Tượng hoàn bên trong cảm thụ qua, Vạn Tượng hoàn xác thật sinh ra một ít không trọng cảm, tuy rằng không quá cường liệt, nhưng có thể khiến trong đó nhân rõ ràng nhận thấy được.

Christopher - Nolan nhìn Matthew liếc nhìn, không đáp lại, ngược lại chỉ chỉ đang tại truyền phát động tác màn ảnh, hỏi,“Ngươi là hỏi như thế nào mới có thể khiến màn ảnh sinh ra muốn không trọng cảm đi?”

Matthew vừa vấn đề có điểm từ ngữ không thể diễn đạt đầy đủ ý nghĩa, cười cười, nói,“Đúng vậy.”

Christopher - Nolan nghĩ nghĩ, lúc này mới nói,“Hollywood quay chụp cùng loại vai diễn có hai loại phương thức. Truyền thống phái thực hiện là, kịch tổ dựng một cao tốc xoay tròn ly tâm hệ thống, khiến diễn viên tại chân thật không trọng trạng thái dưới biểu diễn; Con số kỹ thuật phái thực hiện còn lại là, kia rất phiền toái , trực tiếp đem diễn viên treo tại ở trước màn xanh quay chụp, lại cùng bối cảnh hợp thành cùng một chỗ dễ dàng liền có thể thu phục.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, đẳng Christopher - Nolan nói tiếp.

“Bất quá, ta cảm giác này hai loại phương thức đều có khuyết điểm.” Christopher - Nolan ngược lại là không chút nào giữ lại, nói thẳng,“Ta dựa vào là truyền thống đáp cảnh hòa con số kỹ thuật hoàn mỹ phối hợp đến thực hiện, đây là cao siêu nghệ thuật chỉ đạo sức tưởng tượng thêm tiên tiến con số kỹ thuật tác nghiệp đản sinh ra kết tinh.”

Hắn ấn xuống nút pause, chỉ chỉ màn ảnh bối cảnh, nói,“Đầu tiên, toàn bộ Vô Trọng lực cảnh tượng là tại chân thật bố cảnh bên trong hoàn thành , bao gồm ngươi cùng James ở bên trong các diễn viên bị vắt ngang tại bố cảnh trung chế tạo không trọng hiệu quả.”

Matthew nói tiếp nói,“Loại này vắt ngang không phải vỏn vẹn quải mấy cái wire đơn giản như vậy đi?”

Christopher - Nolan gật gật đầu,“Dựa theo thông thường phương thức quay chụp mà nói, đối hậu kỳ chế tác sẽ là trường tai nạn, bởi vì kia ý nghĩa đại lượng wire đi trừ công tác, bởi vậy ta tưởng đến một càng tốt quay chụp phương pháp, đem nguyên bản trình độ bố cảnh kiến thành vuông góc , đồng thời đem máy quay phim vuông góc hướng lên trên quay chụp !”

Hắn chỉ màn ảnh tiếp tục nói,“Hành lang hai bên vách tường tại chân chính trên ý nghĩa biến thành trần nhà cùng sàn, mà quay chụp cảnh tượng vuông góc quan hệ biến thành thọc sâu quan hệ, ngược lại cũng thế. Quay chụp cảnh tượng bên trong thọc sâu mặt trên thực tế là trên vật lý mặt phẳng vuông góc, cứ như vậy, vuông góc điếu hạ wire, dựa theo quay chụp cảnh tượng không gian quan hệ xem. Liền thành từ hành lang hai bên kéo dài tiến vào, mà phi từ trên trần nhà điếu xuống dưới.”

Matthew cũng không tính ngốc, nghe đến đó, thêm trước mặt màn ảnh hình ảnh, nếu có sở giác, nói,“Có phải hay không này liền đại đại gia tăng dùng diễn viên đến che vắt ngang trang bị cơ hội, có thể cho hậu kỳ đặc hiệu tiêu trừ uy áp khi thiếu làm rất nhiều công tác.”

“Không sai, chính là như vậy.” Christopher - Nolan thở dài,“Từ phương diện này đến nói, truyền thống quay chụp kỹ xảo cấp con số kỹ thuật bang đại ân, bất quá con số cũng không thiếu cấp truyền thống đặc hiệu hỗ trợ.”

Matthew thử nói,“Con số kỹ thuật cũng không phải không có gì khác.”

Christopher - Nolan không khỏi cười lên,“Chỉ có không có gì khác điện ảnh đạo diễn, nơi nào sẽ có không có gì khác điện ảnh kỹ thuật? Truyền thông quá phận giải đọc ta mà nói.”

Tiếp, hắn đổi mới một hoàn thành đặc hiệu màn ảnh, màn ảnh trung là Watanabe Ken cùng Cillian - Murphy.

Christopher - Nolan vừa xem truyền phát màn ảnh, vừa nói,“Matthew, không phải mỗi người đều có thể giống ngươi như vậy thoải mái hoàn thành này mấy cảnh hành động. Đối một ít diễn viên đến nói, nhất là ngay mặt đối mặt màn ảnh nhân, ý nghĩa quay chụp khi hắn là mặt hướng phía dưới, tỷ như nơi này Watanabe Ken cùng Cillian, thời gian dài vắt ngang bọn họ ăn không tiêu , lúc này chỉ có thể sử dụng thế thân diễn viên, nhưng đừng quên bọn họ muốn ở trước màn ảnh lộ ra chính mặt......”

“Kể từ đó, mặt bộ thay đổi liền ít không được. Này đương nhiên chỉ có thể do con số đặc hiệu kỹ thuật đến hoàn thành, con số đặc hiệu sư đem diễn viên mặt xem xét xuống dưới, làm thành con số mô hình, lại dán đến thế thân diễn viên trên người, cơ hồ cùng bản nhân không khác.”

Matthew minh bạch hắn muốn biểu đạt ý tứ, nói,“Truyền thống quay chụp cùng đặc hiệu kỹ thuật một khâu nối một khâu, kết hợp được thiên y vô phùng.”

“Xác thật như thế.” Christopher - Nolan tán thành hắn mà nói.

Cùng Christopher - Nolan này phiên trò chuyện, cũng khiến Matthew minh bạch một điểm, truyền thống đặc hiệu cùng con số đặc hiệu không cần thế nào cũng phải ngươi chết ta sống, con số đặc hiệu đại biểu cho tương lai phát triển phương hướng. Mà truyền thống đặc hiệu cũng không phải không có gì khác, hai người hoàn toàn có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Hollywood nhất tuyến thương nghiệp điện ảnh chế tác, cũng không phải truyền thống cùng con số ở giữa đánh cờ, mà là toàn bộ điện ảnh công nghệ một lần toàn diện vận dụng.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 778: Băng Thiên Tuyết Địa

Bởi khởi động máy ban đầu liền quay chụp hoàn thành đại bộ phận, kịch tổ tại Los Angeles Warner xưởng sản xuất vai diễn chỉ quay chụp một tuần, liền kết thúc toàn bộ cảnh quay bên trong, cảnh quay bên ngoài bởi vì còn muốn cùng Los Angeles toà thị chính phối hợp, cho nên kịch tổ tại Christopher - Nolan vợ chồng dẫn dắt dưới, đi Canada Calgary, quay chụp mộng cảnh trong cảnh tuyết cảnh hành động.

Kịch tổ lựa chọn công viên quốc gia Banff phụ cận một tòa sơn mạch làm ngoại cảnh , Christopher - Nolan tại tiền kì khảo sát khi, phát hiện chỗ đó có một chỗ trượt tuyết nghỉ phép khu, tên là núi Toompea, hôm nay đã bị đóng kín, được trời ưu ái điều kiện, cùng phi đối ngoại công khai hiện trạng không thể nghi ngờ là phim lý tưởng lấy cảnh nơi.

Bất quá, bởi vì này là đóng kín cảnh khu, kịch tổ tại quay chụp ngoài hằng ngày sinh hoạt, lại gặp một ít phiền toái.

Kịch tổ vào ở lữ quán điều kiện phi thường phổ thông, không có máy sưởi chỉ có lò sưởi trong tường, trang bị điều hòa loại lão cũ, chế nhiệt tính năng bình bình, gian phòng bên trong độ ấm thủy chung thăng không được, mà điều kiện hảo điểm lữ quán cự ly lại quá xa, đổi mới chỗ ở mà nói, ý nghĩa mỗi ngày muốn có đại lượng thời gian lãng phí ở trên đường.

Cho nên, kịch tổ không có đổi mới lữ quán, chung quy ở trong này trụ không được bao lâu.

Christopher - Nolan theo đuổi thực chụp ngoại cảnh, trên Tuyết Sơn vai diễn quay chụp lên đến so dự đoán độ khó lớn hơn một chút, nơi này độ cao so với mặt biển tương đối cao, thời tiết rét lạnh, không khí cũng tương đối mỏng manh.

Các nam diễn viên hoàn hảo điểm, giống Emma - Roberts như vậy nữ diễn viên liền tương đối khó chịu.

Mờ mịt tuyết nguyên bên trên, Matthew điều khiển tuyết địa mô tô xe nhanh chóng chạy qua, hướng tới quay chụp tiến đến, ngồi ở mặt sau Emma - Roberts đột nhiên la lớn,“Chậm một chút ! chậm một chút ! gió quá lớn , lãnh a !”

Matthew thả chậm tốc độ xe, nói,“Lại nhịn một hồi, này liền đến.”

Emma - Roberts bao khỏa tại dày áo lông phòng lạnh bên trong, cả người đều dán tại hắn trên lưng,“Rất lạnh a, còn muốn vài ngày mới có thể chụp xong? Chịu không nổi .”

Gió lạnh hô hô thổi tới, trong đó còn kèm theo tuyết hoa, Emma - Roberts dựa vào càng chặt, cũng không lại nói, để ngừa có gió đổ vào yết hầu trong.

Đi về phía trước không bao nhiêu xa, chuyển qua một Bạch Tuyết bao trùm núi nhỏ, liền thấy được đang tại quay chụp kịch tổ, Matthew dần dần thả chậm tốc độ xe, dựa gần.

Bởi kịch tổ đang tại quay chụp, cách có đoạn cự ly, Matthew ngừng lại, tiếp đón Emma - Roberts đi bộ qua.

Buổi sáng bọn họ hai không có vai diễn, dứt khoát không ra lữ quán, ăn xong cơm trưa mới chạy lại đây.

Đạp lên dày tuyết đọng, Emma - Roberts đi lại tập tễnh, dứt khoát kéo Matthew một căn cánh tay đi về phía trước, vừa đi còn vừa nói thầm,“Lữ quán tuy rằng lãnh, nấu lò sưởi trong tường, mở ra điều hòa, vẫn là có thể đãi trụ nhân , này bên ngoài rất lạnh, ta luôn luôn không giống như bây giờ tưởng niệm Los Angeles Thái Dương.”

“Ta cũng tưởng niệm tươi đẹp dương quang a.” Matthew giang hai tay, một mảnh tuyết hoa từ không trung bay xuống, dừng ở trên tay hắn, rất nhanh biến mất không thấy,“Nhanh chóng chụp hoàn rời đi này quỷ địa phương.”

Năm trước quay chụp [ bộ đội đặc chủng ], Iceland (băng đảo) thời tiết so này rất lạnh, vấn đề là Iceland (băng đảo) phòng bên trong điều kiện đầy đủ hảo, không giống như bây giờ, ngoài phòng rất lạnh, trong phòng đồng dạng cũng lãnh.

Hai người tới được thời điểm, đã tại lữ quán hóa qua trang, áo lông phòng lạnh chính là hí phục, ngược lại cũng không cần lại tại trong băng thiên tuyết địa phiền toái.

Kịch tổ đang tại quay chụp cảnh hành động, Matthew cùng Emma - Roberts chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Emma - Roberts toàn thân trên dưới đều bao khỏa tại dày áo lông bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt, cùng Matthew mở miệng nói đến đều muộn thanh khó chịu,“Ta nhớ rõ động tác thiết kế bên trong, Cobb còn muốn trong tuyết địa lăn lộn.”

Matthew nhún nhún vai, nói,“Ngươi xem được đó là lão phiên bản , ta ngày hôm qua vừa nhìn động tác chỉ đạo mới nhất thiết kế, Cobb tuyết lăn lộn là vì cứu Ariadne.”

“Cái gì?” Emma - Roberts ánh mắt đều trừng lớn ,“Sẽ không cũng muốn ta ở trong tuyết lăn lộn đi?”

“Muốn .” Matthew gật đầu nói.

Rất nhanh, này liền biến thành sự thật, Matthew cùng Emma - Roberts lên sân, quay chụp Dom Cobb cùng Ariadne hướng tuyết địa bảo lũy đột kích vai diễn, cho dù là tại mộng cảnh trong, Ariadne như cũ chỉ là có xuất sắc tư duy logic tiểu nữ sinh, mà không phải thân thủ cao siêu nữ hán tử.

Này cũng cùng nàng nhu nhược ngoại hình tưởng phù hợp.

Đi đến một mảnh nhiều lắm ba mươi độ tiểu trên sườn dốc mặt, Matthew nhìn nhìn độ cao, cũng liền ba bốn mét bộ dáng, một hồi hắn muốn ôm Emma - Roberts từ nơi này lăn xuống đi.

“Nơi này tuyết chúng ta tra xét qua, cũng một lần nữa tiến hành bố trí.” Động tác chỉ đạo đi tới, đối Matthew nói,“Tuyết tầng độ dày vượt qua hai mươi tấc Anh, không có nguy hiểm.”

Emma - Roberts liền đi theo Matthew mặt sau, chỉ nhìn đầy đất tuyết, liền nhịn không được rùng mình,“Tuyết thật dày a.”

Động tác chỉ đạo phảng phất không có nghe đến Emma - Roberts mà nói, tiếp tục dặn dò nói,“Các ngươi lăn xuống đi thời điểm chú ý, không cần lăn trật.” Hắn riêng đối Emma - Roberts nói,“Ngươi thả lỏng thân thể, sở hữu động tác giao cho Matthew chủ đạo, lấy hắn thân thủ, cảnh này rất dễ dàng.”

Emma - Roberts nhìn Matthew liếc nhìn, Matthew đối với nàng gật gật đầu, nàng cũng gật gật đầu.

Tuy rằng oán giận, nhưng làm một danh diễn viên, nên tự mình lên sân thời điểm, nàng cũng sẽ không lâm trận lùi bước.

“Cuối cùng kiểm tra !” Động tác chỉ đạo la lớn,“Năm phút đồng hồ sau bắt đầu quay chụp.”

Matthew không lại quản Emma - Roberts, kiểm tra áo lông phòng lạnh, từ giữa móc súng lục ra, chăm chú lật xem một chút, lại đặt về áo lông bên trong bao đựng súng trung, sau đó đem khóa kéo kéo đến thích hợp nhất móc súng vị trí.

Năm phút đồng hồ thời gian bay nhanh trôi qua, theo Christopher - Nolan ra lệnh một tiếng, quay chụp lập tức bắt đầu.

Băng thiên tuyết địa trung, Matthew xông lên một trắng xoá núi nhỏ, đối Emma - Roberts nói,“Đừng dừng lại, đi mau !”

Emma - Roberts lộ đống được đỏ bừng khuôn mặt, vội vội vàng vàng gật đầu.

Còn không đợi hai người đi xuống, mặt sau vang lên tuyết địa mô tô xe thanh âm, năm sáu danh mặc màu trắng tác huấn phục diễn viên, tại một chiếc tuyết địa mô tô xe dẫn dắt dưới, đang hướng bên này vọt tới, có vài nhân trong tay súng tự động, đã nhắm ngay bên này.

“Cẩn thận !”

Matthew bổ nhào Emma - Roberts, bọn họ trước người tuyết hoa bắn tung toé lên, phảng phất thật bị đạn bắn trung như vậy.

Dựa theo thiết lập lộ số, Matthew ôm Emma - Roberts cùng nhau triều sườn dốc phía dưới lăn đi, bằng phẳng tuyết lập tức trở nên hỗn độn, còn có tuyết đọng theo lăn lộn chui vào hai người mũ trùm cùng cổ áo bên trong.

Ba mét cự ly trong giây lát liền đến, Matthew căn bản mặc kệ lạnh như băng cổ, móc súng lục ra kéo lên Emma - Roberts liền chạy.

Emma - Roberts ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, tuy rằng rất sợ lãnh, nhưng cơ bản chức nghiệp tố dưỡng không phải nói, cũng không quản lọt vào cổ áo trung tuyết đọng đang tại hòa tan, gắt gao nắm Matthew tay, tung tăng hai cái đùi hướng phía trước chạy.

Matthew chạy ra không vài bước, quay người lại nổ súng xạ kích, theo tiếng súng vang lên, xông vào mặt trước nhất tuyết địa mô tô xe đột nhiên mất đi khống chế, một đầu chui vào bên cạnh rừng cây bên trong.

Nhưng càng nhiều người đã đuổi theo.

Đột nhiên, tiếng súng từ Matthew bên trái vang lên, James - McAvoy cùng Michael - Fassbender nửa đường giết ra tới cứu viện, xử lý còn thừa truy binh.

“Đình !” Christopher - Nolan hô,“Này qua ! hiện tại chuyển trường !”

Matthew lập tức thoát khỏi nhân vật, thu hồi băng lãnh súng lục, run run trên người tuyết hoa, Emma - Roberts cũng tại làm đồng dạng động tác, bất quá biên độ càng lớn.

“Thật chán ghét.” Nàng biên run run quần áo, vừa oán giận,“Tuyết đều chui bên trong quần áo đi, thật lạnh !”

Matthew cố ý đối với nàng chớp mắt vài cái,“Cần ta giúp ngươi lấy ra sao?”

Emma - Roberts bản khởi mặt nhỏ, lung lay quyền đầu,“Ngươi không sợ mà nói, có thể lại đây lấy a.”

“Vẫn là...... Coi như hết.” Matthew lắc lắc đầu,“Ta nhưng không tưởng biến thành Anne - Hathaway.”

Emma - Roberts hảo một ít, đi theo Matthew bên cạnh triều kịch tổ đỗ phương tiện giao thông địa phương đi, vừa đi vừa hỏi,“Cái kia đáng ghét quỷ vai diễn tất cả đều chụp xong?”

Matthew biết nàng nói là Anne - Hathaway,“Chụp hoàn phía trước nàng hẳn là sẽ không đến kịch tổ .”

Emma - Roberts ngược lại là không chết tâm,“Nàng thấy ta tốt nhất trốn xa một chút, bằng không ta còn sẽ khiến nàng hảo xem.”

Matthew thiện ý nhắc nhở,“Đừng quên ngươi cô cô.”

Emma - Roberts trên mặt kia không quan tâm khí thế nháy mắt tiêu tán, rõ ràng có điểm sợ Julia - Roberts.

Hai người lại lên cùng chiếc tuyết địa mô tô xe, Emma - Roberts ôm chặt lấy Matthew eo, cả người lại dán tại hắn trên lưng, nói thầm,“Ngươi liền sẽ lấy cô cô đến làm ta sợ.”

Matthew vẫn là khuyên giải an ủi một câu,“Emma, không muốn khiến ngươi cô cô khó xử.”

Emma - Roberts trầm mặc, qua một hồi lâu, mới đáp một câu,“Ta biết.”

Lần trước khiến Anne - Hathaway buông tay khởi tố Emma - Roberts, Matthew không biết Julia - Roberts là làm như thế nào đến , nói vậy trả giá nhất định đại giới.

Bằng không, Anne - Hathaway có thể để yên?

Một buổi chiều thời gian, kịch tổ đều tại băng thiên tuyết địa trong quay chụp, do Matthew dẫn dắt đặt móng tiểu tổ, binh phân ba đường, kiên định hướng tới mục đích đột kích, quay chụp tiến hành đến buổi chiều 4h tả hữu, thiên không vẫn bay xuống linh tinh tuyết hoa, dần dần biến thành lông ngỗng đại tuyết, mắt thấy thời tiết tình huống trở nên ác liệt, Christopher - Nolan dứt khoát khiến kịch tổ trước tiên kết thúc công việc.

Đến ngày hôm sau, tuyết như cũ tại hạ, kịch tổ chỉ có thể tạm thời đình công, James - McAvoy cùng Michael - Fassbender đám người ước hảo ra ngoài đi thưởng thức khó được cảnh tuyết.

Matthew luôn luôn sợ lãnh, cự tuyệt mời, dứt khoát trốn ở trong phòng, ngồi ở thiêu đốt bên lò sưởi âm tường sưởi ấm.

Gian phòng bên trong điều hòa hữu khí vô lực thổi gió mát, lò sưởi tường bên trong thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, Matthew ngồi ở trên ghế nằm, lại che lên một điều lông dê thảm, thường thường uống thượng một ngụm trà nóng, cảm giác phi thường thích ý.

Hơn nữa hắn cũng không cô đơn, James - McAvoy cùng Michael - Fassbender đi không bao lâu, cửa phòng liền bị nhân gõ vang, theo sau đồng dạng sợ lãnh Emma - Roberts đi đến.

Matthew vì nàng chuyển đến một khác trương ghế dựa, lại đem lông dê thảm phân cho nàng một điều, hai người ngồi ở nóng hầm hập lò sưởi trong tường bên cạnh nói chuyện trời đất, so với nhìn băng lãnh cảnh tuyết thích nhiều.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 779: Bên Trong Ấm Mới Là Thật Ấm

Ngồi ở trên ghế nằm, bọc kín trên người lông dê thảm, Emma - Roberts cùng Matthew nói chuyện phiếm một hồi, bỗng nhiên hảo kỳ hỏi,“Ta nghe kịch tổ rất nhiều người nói, ngươi thường xuyên hướng Christopher - Nolan lãnh giáo? Đây là chuẩn bị tương lai đương đạo diễn chính mình quay phim sao?”

“Không phải.” Matthew lắc lắc đầu,“Lấy ta hiện tại trình độ, không mười mấy hai mươi năm tích lũy, phỏng chừng cũng không đảm đương nổi đạo diễn.”

Hắn bọc kín trên người lông dê thảm,“Ta đương đạo diễn mà nói, ai đầu tư ta a?”

Nói khiến hắn chính mình đầu tư chính mình đạo diễn tác phẩm, đó là tuyệt đối không có khả năng , lấy hắn trình độ, nếu là đạo diễn một bộ phim, tuyệt đối siêu cấp đại ăn hành.

Emma - Roberts cố ý nói đùa,“Ta còn nghĩ, ngươi đương đạo diễn mà nói, ta có thể cho ngươi đương nữ chính đâu.”

Matthew dựng thẳng lên ngón tay lung lay,“Đạo diễn liền tính , ta là tại tìm hiểu một ít đạo diễn quay chụp chế tác thường thức.” Hắn nhắc nhở nói,“Emma, ngươi quên ? Ta đầu tư vài bộ phim, đồng thời kiêm nhiệm nhiều hạng mục người sản xuất, tổng muốn có chút cơ sở tính lý giải.”

“Cũng phải a.” Emma - Roberts đối với này phương diện tựa hồ có điều lý giải,“Ta cô cô vừa mới chuyển hình làm người sản xuất thời điểm, cả ngày đều xem sách, còn thường xuyên nơi nơi tìm người hỏi.”

Nàng hồi ức một chút, còn nói thêm,“Giống như ta cô cô đầu tư tiền mấy bộ phim đều vừa thu hồi phí tổn, không giống ngươi như vậy, đầu tư một bộ kiếm một bộ.”

Matthew vẫn là kia bộ lý do thoái thác,“Ta vận khí tốt mà thôi.”

Emma - Roberts chớp mắt, nói,“Matthew, có thể hỏi ngươi vấn đề sao.”

“Nói đi.” Matthew đương nhiên sẽ không trả lời cái loại này không tưởng trả lời vấn đề.

“Ngươi hiện tại có bao nhiêu tiền?” Emma - Roberts mới mười chín tuổi, chính là hảo kỳ thời điểm,“Bọn họ đều nói ngươi là phú ông bạc tỷ.”

Matthew nghĩ nghĩ, tìm thích hợp đáp án, ứng phó nói,“Cổ phiếu vài thứ kia tính cả mà nói, miễn cưỡng là đi.”

Emma - Roberts bất mãn ,“Cái gì gọi miễn cưỡng đúng vậy, Forbes năm trước liền nói ngươi tài sản ít nhất có năm ức dollar.”

“Ngươi đây không phải biết sao?” Matthew bất đắc dĩ xòe tay,“Ngươi a, biết còn hỏi.”

Emma - Roberts nhăn mũi,“Ta liền xem xem ngươi hay không là người thành thật.”

“Hiện tại đâu?” Matthew hỏi ngược lại.

“Ngươi thích không thành thật.” Emma - Roberts hừ một tiếng, lại sít chặt trên người thảm, run run,“Ngươi đem lò sưởi trong tường thiêu nhiệt một điểm, rất lạnh.“

Nàng ngẩng đầu nhìn xem điều hòa,“Nếu không phải đãi vài ngày liền đi, ta đều tưởng chính mình bỏ tiền đổi trong phòng điều hòa.”

Matthew đứng lên trước nhìn nhìn điều hòa, chỉ nghe đến máy nén ong ong vang, lại không như thế nào thổi gió mát, chế nhiệt hiệu quả thật sự quá kém , hắn cũng không trông cậy vào này đài lão cũ điều hòa rách nát, lại hướng lò sưởi tường bên trong tăng thêm chút củi gỗ, đem lò lửa thiêu càng vượng một ít.

Đại khái là này hai ngày trên núi hạ nhiệt độ quan hệ, hôm nay rõ ràng so ngày hôm qua còn lãnh.

Emma - Roberts cuộn mình tại trên ghế nằm bó chặt lông dê thảm phát run, Matthew cũng hảo không đến nơi nào đi, phỏng chừng gian phòng bên trong cũng liền năm sáu độ.

Hơn nữa cùng Los Angeles nhiệt độ thấp hoàn toàn bất đồng, nơi này nhiệt độ thấp càng có thể để người cảm giác được lãnh.

“Ta quay đầu nhất định trách cứ này lữ quán.” Emma - Roberts bưng lên ly cà phê uống một ngụm, coi như nhiệt cà phê khiến nàng thư thái một điểm, Matthew thở dài,“Đây là sưởi ấm toàn dựa vào run lên.”

Emma - Roberts buông xuống ly cà phê, nói thầm,“Không được a, vẫn là lãnh.” Nàng xốc lên lông dê thảm, lộ ra kề thân xuyên giữ ấm y, này quần áo đột hiển nàng kiều tiểu thân hình Linh Lung hữu trí,“Ta muốn cái của ngươi chăn .”

Nói, nàng triều giường bên kia đi.

Nhìn Emma - Roberts, Matthew bỗng nhiên cảm giác ấm áp một điểm, còn có cái gì so lửa nóng thiếu nữ càng có thể ấm áp nhân thân thể?

Bởi vậy, hắn đi theo qua, nói,“Emma, vận động một chút sẽ hảo điểm.”

Emma - Roberts quay người lại đến, nhìn Matthew, không quá minh bạch hắn ý tứ, hỏi,“Trong phòng như thế nào vận động? Ta không tưởng đi ra ngoài.”

Matthew tiến lên một bước, đi đến Emma - Roberts trước người, một đôi lửa nóng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Emma - Roberts, nhìn thấy nàng không có trốn tránh, lúc này mới đến gần nàng bên tai, hạ giọng nói hai câu.

Emma - Roberts cắn môi, hỏi,“Ngươi xác định dùng được?”

“Nhất định quen dùng ! bên trong ấm mới là thật ấm a.” Matthew thò tay ôm lấy nàng,“Chúng ta rất nhanh liền sẽ ấm áp lên.”

Nghe nói như thế, Emma - Roberts đột nhiên vừa nhảy mà lên, Matthew nhanh chóng ôm lấy nàng, Emma - Roberts hai tay móc lấy hắn cổ, liền như vậy treo tại Matthew trên người.

May mà nàng dáng người nhỏ xinh, Matthew khí lực lại cũng đủ lớn, cũng không cảm giác cố hết sức.

Emma - Roberts đột nhiên cắn Matthew lỗ tai một chút, không đợi Matthew đau gọi, liền tại hắn bên tai nói,“Ta rất lười, không tưởng động, này sưởi ấm sống liền giao cho ngươi .” Nàng đề cao thanh âm cảnh cáo nói,“Ta muốn ngươi toàn bộ hành trình ôm ta, ngươi muốn là dám khiến ta rơi xuống đất, quay đầu ta đánh nhau với ngươi !”

Matthew nở nụ cười,“Có điểm khó, nhưng với ta mà nói rất đơn giản.”

“Đợi đã !” Emma - Roberts kêu lại Matthew lộn xộn tay, trịnh trọng nói,“Này chỉ là sưởi ấm cần, ngươi đừng suy nghĩ nhiều a !”

Matthew một bộ nghiêm túc bộ dáng,“Chúng ta chẳng phải chính là vì sưởi ấm sao?”

Rất nhanh, hai trần trụi gia hỏa liền ấm áp lên.

Tại Canada Calgary quay chụp lại giằng co ba ngày, cảnh tuyết cảnh hành động mới tuyên cáo hoàn thành, kịch tổ theo sau lại đi Nhật Bản đợi năm ngày, quay chụp tân tuyến chính cùng bộ phận Tokyo cảnh quay bên ngoài, sau đó phản hồi Los Angeles, quay chụp cuối cùng còn thừa vai diễn.

Tuy rằng triển chuyển nhiều quốc gia quay chụp, nhưng kịch tổ tiến độ xa xa vượt qua kế hoạch, đến tháng sáu số mười thời điểm, đã còn thừa không bao nhiêu màn diễn .

Kịch tổ lúc này chuyển tới Los Angeles quốc tế sân bay quay chụp, nơi này cũng là Matthew làm nam chính Dom Cobb cuối cùng một màn diễn.

Kịch tổ mượn hàng không công ty đang tại kiểm tu một chiếc Boeing 747 máy bay dân dụng, đem cảnh này đặt ở khoang hạng nhất trung.

“Bắt đầu !”

Christopher - Nolan ra lệnh một tiếng, quay chụp kéo ra mở màn, chủ máy quay phim đầu tiên cho Matthew một đặc tả, hắn mở to mắt, hơi mang mờ mịt cùng kinh khủng nhìn về phía chung quanh.

Một danh tiếp viên hàng không lúc này đi tới, có lẽ là nhìn thấy Matthew có chút mê mang, cũng có lẽ là nguyên nhân khác, thấp giọng nhắc nhở nói,“Chúng ta sẽ tại hai mươi phút sau đến Los Angeles, ngươi cần bảng xin nhập cảnh sao?”

Matthew mờ mịt nhìn nàng, qua chừng vài giây, mới phục hồi tinh thần, thấp giọng nói,“Cám ơn, ta cần một phần.”

Nói xong sau, hắn nhận thấy được khoang hạng nhất trung những người khác đều nhìn về phía chính mình bên này, vội vàng chung quanh đánh giá một phen, khoang hạng nhất bên trong nhân không nhiều, James - McAvoy, Michael - Fassbender, Emma - Roberts, Watanabe Ken, còn có Cillian - Murphy......

Đương Matthew ánh mắt từ James - McAvoy cùng Emma - Roberts trên mặt đảo qua khi, này hai người trước sau đối với hắn mỉm cười, sau đó Watanabe Ken cầm lấy điện thoại gọi cho lên, tựa hồ tại liên hệ công ty phương diện nghiệp vụ.

Đánh giá qua đi, Matthew thu hồi ánh mắt, nhìn về phía phía bên ngoài cửa sổ, phảng phất thấy được triều tư mộng tưởng hài tử như vậy.

Khoang hạng nhất trung yên tĩnh vô thanh, thẳng đến có thông báo tiếng vang lên.

“Tôn kính lữ khách các bằng hữu, lần này chuyến bay sắp đến Los Angeles, chuyến bay hạ xuống địa điểm vi Los Angeles quốc tế sân bay......”

Đợi đến thông báo thanh đình chỉ, Christopher - Nolan lập tức nói,“Đình ! này một điều qua !”

Nghe được màn ảnh thông qua, Matthew thở dài một hơi, từ trên ghế ngồi đứng lên, đây là hắn tại [ Inception ] kịch tổ cuối cùng một màn diễn, tuy rằng kịch tổ còn muốn quay chụp một tuần, nhưng sau hôm nay hắn liền tính chính thức thoát ly kịch tổ .

Lấy Christopher - Nolan theo đuổi thực cảnh quay chụp phong cách, hậu kỳ cần diễn viên phối âm khả năng cũng rất thấp.

Matthew đi trước đến đạo diễn vị bên kia, cùng Christopher - Nolan ôm một chút, nói,“Chris, phi thường vinh hạnh có thể cùng ngươi hợp tác.”

“Có thể cùng ngươi hợp tác.” Christopher - Nolan chăm chú nói,“Ta cũng phi thường vinh hạnh.”

Ôm qua Christopher - Nolan, Matthew lại cùng James - McAvoy, Michael - Fassbender, Emma - Roberts, Watanabe Ken, còn có Cillian - Murphy đám người nhất nhất ôm, James - McAvoy cùng Michael - Fassbender là lão bằng hữu lão chiến hữu , cũng không cần nói lời khách khí.

Cùng mặt khác mấy người, Matthew đều lễ phép tính khách sáo cùng cảm tạ vài câu.

Tại kịch tổ làm người xử thế phương diện, hắn luôn luôn tiếng lành đồn xa.

Đồng Emma - Roberts ôm thời điểm, Matthew ghé vào nàng bên tai, thấp giọng hỏi,“Còn lạnh không? Lãnh mà nói có thể tùy thời tìm ta sưởi ấm.”

Emma - Roberts nhẹ giọng trả lời,“Lúc ta lạnh liền sẽ đi tìm ngươi.”

Rời đi kịch tổ phía trước, Matthew từ Christopher - Nolan trong tay cầm đến Dom Cobb sử dụng con quay, đây cũng là kịch tổ chuyên môn vì hắn chuẩn bị kỷ niệm.

Vào lúc ban đêm, Matthew liền tiếp đến Emma - Roberts điện thoại, theo sau rời đi Beverly Hills, đuổi tới Emma - Roberts tại Santa Monica trụ sở, giúp lạnh đến mức run rẩy Emma - Roberts ấm thân thể.

Canada sau, Emma - Roberts cùng Matthew đều minh bạch một đạo lý, bên trong ấm mới là thật ấm a.

Matthew theo sau nghỉ ngơi hai ngày, thuận tiện chú ý một chút [ Fast and Furious 4] box office tình huống, này bộ phim tại Bắc Mĩ dĩ nhiên hạ nhiệt độ, phát hành tuần thứ ba liền vứt bỏ cuối tuần box office quán quân bảo tọa, chiếm lấy là Pixar phòng công tác danh tiếng cùng box office đồng thời siêu cấp đại bạo [ Up ].

Vừa lúc hắn có rảnh, cũng bồi Emma - Roberts đi rạp chiếu phim nhìn nhìn, này bộ phim mười phút đầu có thể nói hoạt hình điện ảnh cường hãn nhất mở đầu.

Cường liệt tình cảm trùng kích, dù cho Matthew người như thế đều có điểm động dung.

Cuối tuần đầu 6800 vạn dollar trở lên box office cũng hoàn toàn xứng đáng.

Hôm nay dĩ nhiên là tháng sáu trung tuần,[ Fast and Furious 4] tại Bắc Mĩ vượt qua bốn cuối tuần, Bắc Mĩ box office tích lũy 2 ức 7215 vạn dollar, Bắc Mĩ tổng box office đột phá 3 ức dollar đã là kết cục đã định.

Hải ngoại phương diện, này bộ phim tại Thái Bình Dương bờ bên kia một tháng chiếu phim thời hạn đến kỳ, chính thức từ rạp chiếu phim hạ màn, cuối cùng box office vi 5 ức 4258 vạn RMB.

Tính cả mặt khác thị trường, hải ngoại box office tích lũy 2 ức 8560 vạn dollar.

[ Fast and Furious ] series đầy máu sống lại !

Chú ý nhà mình điện ảnh đồng thời, Matthew không có quên Natalie - Portman mời, chuẩn bị tham gia Cloud Atlas lần đầu thức.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 780: Thiên Nga Đen

So với [ Fast and Furious 4], Cloud Atlas lịch phát hành đối thủ cạnh tranh ít hơn rất nhiều, cùng cuối tuần đại quy mô mở màn điện ảnh trong, chỉ có Sandra Bullock cùng Ryan - Reynolds diễn viên chính một bộ gọi là [ cầu hôn ] phim, hơn nữa phát hành sau thứ hai cuối tuần, tân phát hành phim trung tối có danh cũng là Cameron - Diaz diễn viên chính [ năm thứ nhất ].

Vô luận là [ cầu hôn ], vẫn là [ năm thứ nhất ], đầu tư, danh khí cùng tuyên phát quy mô cùng Cloud Atlas hoàn toàn không ở một cấp bậc.

Từ mặt ngoài xem, này hai bộ phim căn bản không phải Cloud Atlas đối thủ, tựa hồ chân chính có thể cùng Cloud Atlas hình thành cạnh tranh , là đầu tháng sáu phát hành The Hangover cùng cuối tháng sáu lần đầu [ Transformers 2].

Có thể nói, Cloud Atlas lịch phát hành phi thường có lợi.

Lễ công chiếu lần đầu ngày đó, Brad - Pitt, Natalie - Portman cùng Wachowski tỷ đệ đều tin tưởng mười phần.

Matthew tiếp nhận mời, tự nhiên sẽ đến trên lễ công chiếu lần đầu xem xem, hơn nữa phát ra mời không chỉ là Natalie - Portman, lễ công chiếu lần đầu cử hành phía trước, phát hành này bộ phim Touchstone Pictures, cũng chuyên môn hướng hắn phát ra mời.

Touchstone Pictures là Disney kì hạ chuyên môn chế tác phát hành chân nhân điện ảnh công ty con, Matthew cùng Disney hợp tác chặt chẽ, thêm hiện tại đang đứng ở ngắn ngủi nghỉ ngơi giai đoạn, đương nhiên sẽ không cự tuyệt này phân mời.

Bất quá, hắn rất có giác ngộ, tại người khác trên lễ công chiếu lần đầu tương đối đê điệu, phi thường mau đi qua thảm đỏ, tiến vào phỏng vấn khu sau, cũng chỉ là ngắn ngủi nói vài câu, liền chuẩn bị rời đi.

Đi ra phỏng vấn khu khi, đỉnh một đầu sặc sỡ màu đỏ tóc dài Lana - Wachowski khiến hắn nhìn nhiều hai mắt.

Vị này đang tại nhận phỏng vấn.

“Cho dù là quay chụp phi thường thuận lợi, cuối cùng điện ảnh cũng sẽ cùng kịch bản có một chút chênh lệch. Chúng ta tại hiện trường làm ra rất nhiều điều chỉnh, có chính là vì phù hợp lúc ấy bầu không khí, có thì là vì khiến phim càng thêm lưu sướng.”

Lana - Wachowski tựa hồ lại về đến [ Matrix ] ý khí phong phát thời điểm,“Nói ngắn lại, này hết thảy điều chỉnh, đều là hướng tới hảo phương hướng chuyển biến . Chúng ta sở tìm đến này mấy diễn viên, Brad - Pitt đừng tìm Natalie - Portman thật sự là rất xuất sắc , bọn họ có thể đem nhân vật mang vào càng thêm to lớn cùng không linh cảnh giới......”

Nghe Lana - Wachowski phỏng vấn, Matthew ra phỏng vấn khu, đi vào Hollywood đại rạp hát, cho dù là đến hiện tại, hắn cũng tưởng không rõ, đôi huynh đệ này vì sao nhất định muốn biến tỷ muội?

Có lẽ bọn họ ý tưởng cùng bọn họ phim như vậy kỳ lạ, cũng có lẽ phía trước mấy năm nay chơi đủ nữ diễn viên, biến thành nữ tính sau càng phương tiện thông đồng nam diễn viên?

Tiến vào rạp hát, bởi thảm đỏ còn tại tiến hành, Matthew đi phòng chờ cho khách quý, có chút nhận thức nhân chủ công lại đây chào hỏi, trong đó không thiếu đạo diễn, biên kịch, chế tác nhân cùng điện ảnh công ty cao tầng.

Đạo diễn muốn khiến hắn biểu diễn điện ảnh, biên kịch nói chính mình có hảo bản tử, chế tác nhân hi vọng có thể hợp tác hạng mục, điện ảnh công ty cao tầng muốn hắn diễn viên chính hoặc là chế tác điện ảnh phát hành quyền.

Đặc biệt là Disney nhân, mấy lần cùng Matthew nhắc tới [ Hunger Games ].

Hôm nay,[ Hunger Games ] đang tại tiến hành lúc đầu lên kế hoạch, Matthew cũng không có cố ý bảo mật, tin tức sớm tại trong giới truyền lưu, có [ Twilight ] đại bán ở phía trước, không thiếu công ty đều tại đánh [ Hunger Games ] phát hành quyền chủ ý.

Matthew tạm thời còn không có vì cái này series tìm kiếm phát hành phương, bất quá Disney là tiềm tại nhân tuyển chi nhất.

Còn có Warner Bros, chung quy Disney trong tay đã có [ Twilight ] series, loại hình cùng thụ chúng có chút tương tự [ Hunger Games ] lại giao cho Disney phát hành, nói không chừng sẽ phân tán tài nguyên.

Warner Bros bên kia, song phương sắp tại [ người Hobbit ] trên series triển khai đàm phán, Matthew hậu tục cũng sẽ cùng Peter - Jackson gặp một mặt, lấy xác định càng nhiều thực tế tính gì đó.

Hôm nay [ Harry Potter ] series kết thúc sắp tới, Warner Bros cũng đang tìm kiếm tân thích hợp thanh thiếu niên thị trường series.

Ứng phó qua những người này, Matthew tìm góc, ngồi ở nghỉ ngơi bên cạnh bàn, sau đó nhìn thấy phòng nghỉ cửa tiến vào một có điểm nhìn quen mắt nhân, cẩn thận phân biệt một chút, xác định không có nhận sai, hẳn là đến từ Thái Bình Dương bờ bên kia Chu công tử.

Lập tức, hắn lại nhìn nhìn phòng bên trong Cloud Atlas áp phích, Chu công tử dĩ nhiên là quần diễn trung chủ yếu diễn viên chi nhất.

Bất quá hắn không chào hỏi hứng thú, trong truyền thuyết Chu công tử tính cách rất không sai, nhưng dung mạo hắn thưởng thức không được.

Giống hắn người như thế, tán gái tán cũng không phải tính cách.

Matthew ngồi một hồi, vẫn không có nhìn thấy Brad - Pitt cùng Natalie - Portman, phỏng chừng nam nữ nhân vật chính muốn áp trục xuất trướng.

Không biết Angelina - Jolie hay không sẽ đến?

Hai năm nay, Angelina - Jolie tuy rằng không cùng Brad - Pitt chia tay, nhưng vẫn huyên không thế nào khoái trá.

Matthew bao nhiêu nghe qua chút trong giới đồn đãi, cùng hắn thực ra không sai biệt lắm, Brad - Pitt đường viền hoa tin tức rất nhiều, giống cái gì tiểu bảo mẫu cùng tiểu minh tinh linh tinh chuyện xấu không ngừng xuất hiện.

Có lẽ năm đó Angelina - Jolie làm bên thứ ba thời điểm, cảm giác cùng nhau ngoạn nào đó trò chơi rất thú vị, chung quy kia chung quy là yêu đương vụng trộm, nhưng nàng trở thành Brad - Pitt chính quy bạn gái, nữ nhân khác yêu đương vụng trộm trộm được nàng trên đầu, cảm giác e hoàn toàn không giống nhau.

Huống hồ, Brad - Pitt bởi vì Cloud Atlas quan hệ, cùng Natalie - Portman chuyện xấu vẫn liền không đoạn qua.

Matthew một người ngồi ở chỗ này, nhàm chán loạn tưởng, Angelina - Jolie là hắn tiến vào Hollywood quý nhân a, có lẽ có thể giống mười năm trước giúp nàng rời đi Jonny Lee Miller như vậy, lại giúp nàng rời xa Brad - Pitt?

“Ta là một người tốt nhớ ơn a !” Hắn nói thầm.

Giống hắn cùng Brad - Pitt người như thế, liền không nên đi tai họa lương gia phụ nữ.

Tuy rằng Angelina - Jolie không phải lương gia phụ nữ, nhưng hôm nay đang theo phương diện này chuyển biến không phải sao?

Matthew vẫn không có nhìn thấy Angelina - Jolie, ngược lại phát hiện một lão bằng hữu.

“Hắc, Rachel.” Matthew đối đi đến bên này một nữ nhân vẫy vẫy tay,“Bên này.”

Rachel - Weisz quay đầu thấy Matthew, lập tức đi tới, Matthew đứng lên mở ra hai tay, cùng Rachel - Weisz ôm một chút.

“Đã lâu không gặp .” Matthew cùng Rachel - Weisz tách ra, đánh giá nàng một phen, nói,“Ngươi vẫn là như vậy gợi cảm xinh đẹp.”

Rachel - Weisz nở nụ cười,“Matthew, ngươi vẫn là như vậy có thể nói.”

Bởi vì Rachel - Weisz mặc bó sát người lễ phục, Matthew không có lại ngồi xuống, đứng cùng nàng nói,“Ta hiện tại thật hối hận, năm đó ta nên theo đuổi ngươi.”

“Ngươi không cơ hội .” Rachel - Weisz cười nói,“Ta đã đính hôn .”

Matthew cố ý tiếc nuối lắc đầu thở dài,“Ta bỏ lỡ nhân sinh trung thứ nhất nữ thần.”

Rachel - Weisz thò ngón tay chỉ hắn, nói,“Sau đó ngươi lựa chọn phấn khích phân trình toàn thế giới.”

Nói tới đây, nàng không khỏi Cách Cách nở nụ cười, Matthew cũng cười lên.

Tuy rằng cùng Rachel - Weisz không phải bao nhiêu hảo bằng hữu, nhưng hai người quen biết ở hắn vẫn là tiểu diễn viên thời điểm, khi đó Rachel - Weisz liền tại trong kịch tổ rất chiếu cố hắn, quan hệ cũng coi như không sai,

Loại này còn chưa phát tích khi liền đối với hắn người không sai, Matthew ấn tượng luôn luôn rất tốt.

“Ngươi như thế nào tới tham gia lễ công chiếu lần đầu ?” Matthew hỏi.

“Natalie - Portman mời ta tới được.” Rachel - Weisz lập tức nói,“Ta cùng Nat nhận thức vài năm , cũng là rất tốt bằng hữu.”

Matthew gật gật đầu, còn chưa lại mở miệng, khóe mắt dư quang liếc đến Natalie - Portman đi tới.

Natalie - Portman gặp Matthew quay đầu thấy được nàng, lập tức cười chào hỏi,“Hải, Matthew.” Nàng trước cùng Matthew nắm tay, tiếp cùng Rachel - Weisz ôm một chút,“Cám ơn ngươi lại đây, Rachel.”

“Không cần như vậy khách khí.” Rachel - Weisz cùng Natalie - Portman tách ra,“Chúng ta là bằng hữu nha.”

Matthew nhìn hai người kia, Rachel - Weisz giống như thật đem Natalie - Portman trở thành bằng hữu.

Rachel - Weisz, Natalie - Portman cùng hắn liền ở nơi này hàn huyên một hồi.

Đại bộ phận thời gian đều là Rachel - Weisz cùng Natalie - Portman đang nói, Matthew chỉ là ngẫu nhiên cắm lên một hai câu.

Này hai người trò chuyện đến trò chuyện đi, nói đến Rachel - Weisz vị hôn phu Darren - Aronofsky phim mới bên trên.

“Nat, ta đưa cho ngươi kịch bản ngươi xem sao?” Rachel - Weisz hỏi,“Ngươi cảm giác thế nào?”

“Rất tuyệt a.” Natalie - Portman cười nói.

Rachel - Weisz trên mặt mang theo hạnh phúc tươi cười, nói,“Này bộ [ thiên nga đen ] là Darren chuyên môn vì ta chuẩn bị , từ chúng ta nhận thức không lâu, Darren liền bắt đầu viết kịch bản, mãi cho đến tiền trận mới chính thức hoàn thành, hắn nói muốn dùng này bộ phim cùng thiên nga đen giúp ta trùng kích Oscar.”

Nghe đến đó, Matthew mắt nhìn Rachel - Weisz, lại nhìn về phía Natalie - Portman, tổng cảm giác không đúng chỗ nào.

“Thật hâm mộ ngươi a.” Natalie - Portman tựa hồ có điểm cảm khái,“Darren phi thường có tài hoa, này kịch bản cùng nhân vật......”

Nàng giống như không biết nên hình dung như thế nào, nói,“Đều khiến ta ghen tị .”

Rachel - Weisz cười đặc biệt vui vẻ,“Thực ra ta vẫn tưởng mời ngươi cùng nhau hợp tác, bất quá một nữ phụ......”

Natalie - Portman không biết suy nghĩ cái gì, thế nhưng nói,“Nữ phụ cũng rất xuất sắc a.” Nàng cười cười,“Ta rất cảm thấy hứng thú , Rachel, ta có thể tìm một cơ hội cùng Darren tán gẫu sao? Này kịch bản cùng nhân vật.”

Gặp Natalie - Portman thản thản đãng đãng nói ra, Rachel - Weisz đương nhiên sẽ không phản đối, gật đầu đáp,“Ngày sau ta thay ngươi ước hắn.”

Matthew vẫn ở bàng quan, có thể nhìn ra được đến, Natalie - Portman cố ý biểu diễn [ thiên nga đen ] nữ phụ, Rachel - Weisz tựa hồ rất cao hứng.

“Hảo a.” Natalie - Portman kéo lên Rachel - Weisz tay,“Ta cũng có rất nhiều vấn đề, muốn tìm một năng lực xuất chúng đạo diễn thỉnh giáo.”

Nghe người ta khích lệ vị hôn phu, Rachel - Weisz càng cao hứng , nói,“Darren thật sự rất lợi hại, hắn nhất định có thể đến giúp ngươi.”

Hai nữ nhân trò chuyện được vui vẻ, Matthew cũng không chen vào nói, thẳng đến Natalie - Portman bởi vì tiếp đón nhân rời đi, hắn mới đối Rachel - Weisz nói,“Chúng ta tiến phòng chiếu phim đi?”

Không biết vì sao, hắn tổng cảm giác vừa Rachel - Weisz cùng Natalie - Portman nói chuyện phiếm nội dung nơi nào không quá đúng.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 781: Tác Phẩm Có Dã Tâm Nhất

Tiến vào phòng chiếu phim, bởi lẫn nhau nhận thức nhiều năm, quan hệ cũng coi như không không sai, thêm rất lâu không gặp, Rachel - Weisz cố ý cùng người đổi chỗ ngồi, cùng Matthew liền nhau mà ngồi, trò chuyện năm đó [ xác ướp trở về ] sau rất nhiều sự tình.

“Universal ảnh nghiệp sau lại kế hoạch quay [ xác ướp 3].” Rachel - Weisz nhỏ giọng cùng Matthew nói,“Lúc ấy ta vừa thấy kịch bản liền cự tuyệt , cũng may mắn không có tham chụp, kia bộ phim rất thảm .”

Matthew gật gật đầu,“Universal ảnh nghiệp còn liên hệ qua ta, ta cũng cự tuyệt .”

Vừa cùng Rachel - Weisz nói chuyện phiếm, hắn biên đang tự hỏi, có một số việc dần dần có mơ hồ ký ức, đặc biệt là phía trước Rachel - Weisz cùng Natalie - Portman nhắc tới [ thiên nga đen ].

Từng, hắn cũng trung qua Matilda độc, đối Natalie - Portman cũng biết một ít.

Từ nghe được [ thiên nga đen ] đến hiện tại, hắn đại khái nhớ tới một ít, giống như Natalie - Portman lấy đến Oscar tốt nhất nữ chính cái kia nhân vật, diễn chính là một chỉ thiên nga đen đi?

Kia chỉ thiên nga đen sẽ không chính là Rachel - Weisz nhắc tới [ thiên nga đen ] đi?

Nhưng Rachel - Weisz nói đây là Darren - Aronofsky viết cho nàng kịch bản cùng nhân vật, nếu đúng mà nói, cuối cùng như thế nào sẽ rơi xuống Natalie - Portman trong tay?

Tiếp, Matthew nghĩ tới một mấu chốt, Natalie - Portman cùng Rachel - Weisz nói muốn ước Darren - Aronofsky gặp mặt thỉnh giáo !

Lời này nói được chính đại quang minh, người bình thường đều sẽ không cảm giác có vấn đề.

Vấn đề là Matthew không phải người bình thường, hắn có đặc thù độc nhất vô nhị trải qua.

Hollywood khiêu bằng hữu góc tường, thưởng bằng hữu nhân vật sự tình, luôn luôn đều không là mới mẻ sự.

Tỷ như tiểu ớt Gwyneth - Paltrow lấy đến tốt nhất nữ chính Shakespeare in Love, chính là tại hảo hữu Winona - Ryder chỗ đó nhìn thấy kịch bản, kịch tổ sớm nhất muốn mời nữ chính cũng là Winona - Ryder, sau này Gwyneth - Paltrow ngạnh sinh sinh đoạt đi này một nhân vật, thành tựu Hollywood vĩnh viễn đều sẽ ghi khắc một đoạn “Giai thoại”.

Natalie - Portman hay không sẽ tồn như vậy tâm tư? Ai cũng không biết.

Matthew không ngại lấy ác ý ánh mắt đối đãi chuyện này, bởi vì Natalie - Portman là có tiền lệ , tuy rằng hắn tồn dùng Cloud Atlas gạt người tâm tư, nhưng không có Natalie - Portman lén tương trợ, Brad - Pitt B kế hoạch công ty không dễ dàng như vậy thu phục Wachowski tỷ đệ.

Rachel - Weisz năm đó tại [ xác ướp trở về ] kịch tổ đối với hắn không sai, sau này hắn cùng Brendan - Fraser nháo mâu thuẫn thời gian, nàng cũng tương đối thiên hướng về hắn.

Việc này nếu nghe Rachel - Weisz cùng Natalie - Portman nói tới , hắn không tính toán làm bộ như cái gì cũng không có nghe đến.

Đương nhiên, Rachel - Weisz hiện tại đem Natalie - Portman trở thành bằng hữu, Natalie - Portman có phải hay không tồn tâm tư khác ai cũng không thể cam đoan, hắn khẳng định không thể ngốc hồ hồ nói thẳng cẩn thận Natalie - Portman lời kiểu này.

Kia cũng quá ngốc rất nhị .

Hai người trò chuyện trò chuyện, Matthew đề tài dần dần chuyển hướng về phía Oscar, nói,“Gần nhất hai năm nay, Oscar tốt nhất nữ chính đều nhanh bị Harvey - Weinstein nhận thầu .”

“Đúng vậy.” Rachel - Weisz gật đầu nói,“Harvey - Weinstein từng đi tìm Darren, bất quá Darren cự tuyệt hắn.”

Matthew bỗng nhiên dùng bát quái giọng điệu nói,“Nhắc tới Harvey - Weinstein, ta bỗng nhiên nghĩ đến một về hắn bưng ra đến Oscar tốt nhất nữ chính nghe đồn.”

Rachel - Weisz cho rằng Matthew nắm giữ nội tình, vội vàng hỏi,“Cái gì nghe đồn? Nói đến nghe một chút.”

“Gwyneth - Paltrow năm đó lấy Oscar sự tình.” Matthew thuận miệng nói,“Ta nghe nói Gwyneth - Paltrow là từ Winona - Ryder trong tay cướp được kịch bản cùng nhân vật.”

“Ta còn cho rằng cái gì đâu.” Rachel - Weisz nở nụ cười,“Ta cũng nghe qua này nghe đồn......”

Nói tới đây, nàng đột nhiên im miệng, như có đăm chiêu, Hollywood có thể hỗn xuất đầu nữ tinh, đặc biệt là không có bối cảnh , có mấy cái là ngu ngốc?

Nhìn thấy Rachel - Weisz hơi hơi xuất thần, Matthew không nói thêm nữa, vừa lúc trên trần nhà ngọn đèn lụi tắt, trên màn ảnh lớn hình ảnh sáng lên, tinh lực cũng liền chuyển dời đến Wachowski tỷ đệ này bộ khoa học viễn tưởng tân tác mặt trên.

Nhìn bất quá nửa giờ, Matthew liền phát hiện, này phim không hổ là Wachowski tỷ đệ tác phẩm, so [ Matrix ] sau hai bộ còn muốn thần bí cùng phức tạp.

Có lẽ thật là văn hóa trình độ cùng nghệ thuật tu dưỡng hữu hạn, Matthew nhìn xem bao nhiêu có điểm mơ hồ, này bộ phim cho hắn lớn nhất ấn tượng chính là tự sự hỗn loạn, kết cấu kỳ quái, nội dung tối nghĩa.

Một bộ điện ảnh, sáu cố sự, mấy ngàn năm chiều ngang, ba mươi mấy nhân vật......

Này không phải là một bộ thương nghiệp điện ảnh, mà là thực nghiệm phim.

Điện ảnh chiếu phim đến đuôi đoạn, Matthew nhìn nhìn chung quanh, không chỉ là hắn, thực ra rất nhiều người đều tại nghi hoặc, ngay cả bên cạnh tại Cambridge đại học văn học hệ học tập qua Rachel - Weisz đều tại nói thầm.

“Này phim so [ Matrix ] tự sự thủ pháp còn quỷ dị.” Rachel - Weisz tựa hồ là tại lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ muốn nói cấp Matthew nghe,“Hơn nữa thuyết giáo ý vị cũng quá dày đặc một điểm.”

Nàng quay đầu nhìn về phía Matthew,“Đúng không?”

Matthew xòe tay, cũng không che giấu, ăn ngay nói thật,“Ta đã mơ hồ.”

Mãi cho đến đi ra phòng chiếu phim, Matthew đối với này bộ điện ảnh cũng không có một rõ ràng khái niệm, luận lên làm chiều sâu cùng triết học tư biện linh tinh , hắn thật là ngồi máy bay đều đuổi không kịp Wachowski tỷ đệ.

Có lẽ bộ điện ảnh này tương lai khả năng sẽ trở thành kinh điển, nhưng cũng không gây trở ngại giờ khắc này để người xem không hiểu.

Lần đầu tan cuộc, Rachel - Weisz cùng hắn chào hỏi, liền vội vã ly khai, Matthew cũng không có nhiều đãi, rất nhanh đi ra Hollywood đại rạp hát.

Mới ra rạp hát cửa, còn chưa kịp lên xe, liền có vài danh phóng viên xông ra, vây quanh hắn hỏi.

Này mấy phóng viên tựa hồ đối vừa lần đầu Cloud Atlas không có hứng thú, hỏi ra vấn đề tất cả đều cùng Matthew phim có liên quan.

Phóng viên không nhiều, Matthew cũng liền trả lời mấy vấn đề.

Đến từ TMZ một trung niên phóng viên hỏi,“Matthew,[ Fast and Furious 4] đại bán đã trở thành kết cục đã định, ngươi hiện tại trong tiềm thức có phải hay không đang suy xét tháng sau phát hành [ G.I. Joe: Rise of Cobra ], còn có trù bị [ Fast and Furious 5] đâu?”

Matthew nghĩ nghĩ, chăm chú hồi đáp,“Tiềm thức mà nói khả năng đã có một đoạn thời gian , thế nhưng tiềm thức cự ly truyền đến đại não còn có thật xa......”

Lần đầu kết thúc, rất nhiều người đều dị thường bận rộn, đặc biệt là lần đầu kịch tổ nhân, Brad - Pitt rời đi Hollywood đại rạp hát thời điểm, đều nhanh tiếp cận đêm khuya .

Bởi Angelina - Jolie chưa có tới tham dự lần đầu, Natalie - Portman cùng Brad - Pitt lên cùng chiếc ô tô.

Màu đen xe hơi hướng tới Beverly sơn trang chạy tới, dọc theo đường đi Brad - Pitt không ngừng tại lật xem trong tay máy tính bảng, tựa hồ đang nhìn Cloud Atlas tương quan tin tức.

“Điện ảnh hay không sẽ có điểm khó ?” Natalie - Portman có điểm lo lắng,“Ta nghe một ít phóng viên nói xem không hiểu.”

Brad - Pitt lắc đầu,“Không quan hệ, chúng ta đánh ra đến tuyên truyền khẩu hiệu chính là cao IQ điện ảnh.”

Natalie - Portman mắt nhìn trong tay hắn máy tính bảng, hỏi,“Trên mạng phản ứng thế nào?”

“Cũng không tệ lắm.” Brad - Pitt đem máy tính bảng đưa cho Natalie - Portman, cười nói,“Rất nhiều internet chuyên mục cấp đều là khen ngợi.”

Natalie - Portman tiếp nhận máy tính bảng, lật xem lên đến, xác thật giống Brad - Pitt nói như vậy.

“Đây thật là một bộ hảo điện ảnh, hình ảnh đại khí bàng bạc, tiết tấu kiên định tự nhiên, kỹ xảo thuần thục mà không khoa trương, không chút nào đáp cố sự ở giữa hàm tiếp lương hảo, có vài lần từ thượng một cố sự diễn viên lời kịch dong tiếp đến kế tiếp cố sự hình ảnh ở giữa cái loại này không dấu vết, dứt khoát giống nuốt một Custard Pudding như vậy dễ chịu trơn. Các diễn viên kỳ lạ tạo hình bỏ qua một bên không nói, trên cơ bản mỗi người tại tối giống chính mình kia một cố sự bên trong cũng đều cống hiến rất thích hợp kỹ xảo biểu diễn.”

Đây là một vị internet bình luận điện ảnh nhân chuyên mục.

Sau khi xem xong, Natalie - Portman lại tìm đến lạn cà chua chuyên môn nhìn nhìn, lạn cà chua dĩ nhiên giải cấm, Cloud Atlas trước mắt có ba mươi hai thiên bình luận điện ảnh, tạm thời dấu hiệu là mới mẻ, mới mẻ độ 86%.

Đối với một bộ kỳ nghỉ hè thương nghiệp điện ảnh đến nói, này tuyệt đối là cao danh tiếng.

Nàng còn chuyên môn nhìn nhìn phía dưới bình luận điện ảnh.

“Phim kết thúc vẫn không thể ức chế Mạc Minh rơi lệ hồi lâu, cá nhân sử thượng phá lệ phát ra từ linh hồn chỗ sâu bị cứu vãn bị vệ sinh cảm động. Cá thể sinh mệnh khuyết điểm đau đớn, tự thân mỗi một bị chiếm đóng chỗ bị bổ khuyết, bị chữa trị hoàn chỉnh trùng sinh chi rung động, nó không phải bình thường khoa học viễn tưởng điện ảnh, mà là độc đáo đến trước nay chưa có khoa học viễn tưởng điện ảnh, là chỉnh hợp to lớn vũ trụ quan chữa khỏi hệ triết học phiến, là các bộ âm xen kẽ có trật tự hòa âm chương !”

Natalie - Portman có điểm nghi hoặc, Cloud Atlas thật có như vậy hảo?

“Nhanh lên xem xem.” Brad - Pitt lúc này thu đến một tin nhắn, nhắc nhở nói,“Nhanh lên xem xem, Roger Ebert đổi mới chuyên mục, về Cloud Atlas .”

Roger Ebert này vài năm thân thể khỏe mạnh ngày càng sa sút, rất ít lại viết bình luận điện ảnh , kịch tổ đưa đến Roger Ebert chỗ đó bản chính, cũng không trông cậy vào hắn có thể nhìn thấy.

Ai cũng không nghĩ tới, vị này toàn mĩ có lực ảnh hưởng nhất bình luận điện ảnh nhân thế nhưng thật nhìn này bộ phim.

Natalie - Portman ngón tay tại trên máy tính bảng hoạt động, rất nhanh tìm đến [ Chicago The Sun ] trang web chính thức, mặt trên Roger Ebert chuyên mục phi thường bắt mắt.

Điểm Cairo kiệt - Albert chuyên mục, Natalie - Portman lập tức thấy được vừa đổi mới còn chưa mười phút bình luận điện ảnh.

“Hắn nói như thế nào?” Brad - Pitt hỏi.

Natalie - Portman vừa nhìn vừa nói,“Hắn nói Cloud Atlas là Hollywood từ trước tới nay tối cụ dã tâm tác phẩm chi nhất ! là đối công nhận ‘Không thể chuyển lên màn ảnh’ nguyên tác tiểu thuyết một lần phi phàm cải biên, tại các phương diện đều gần như hoàn mỹ ! bất luận kẻ nào đều hi vọng nhìn thấy như vậy lớn mật cùng giàu có thấy xa điện ảnh !”

Brad - Pitt không ngừng gật đầu,“Chúng ta đã thành công một nửa, danh tiếng rất không sai, kế tiếp liền xem box office , chúng ta không có người xem cơ sở, trận đầu box office không thể thuyết minh cái gì, chúng ta xem xem công chiếu ngày đầu tiên box office, đại khái liền có thể phỏng đoán ra tương lai hướng đi.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 782: Box Office Thảm Bại

Rộng mở trong văn phòng yên tĩnh vô thanh, Brad - Pitt cùng Natalie - Portman đối mặt mà ngồi, giữa hai người trên bàn công tác, đặt một phần vừa in ra báo biểu, bọn họ ánh mắt ngẫu nhiên từ báo biểu con số mặt trên đảo qua, vốn là xoắn cùng một chỗ mày, vặn càng chặt .

Này hai người trầm mặc không nói gì, không khí phảng phất đều ngưng trệ .

Hết thảy hi vọng, hết thảy tốt đẹp dự tính, tại hôm nay buổi sáng tất cả đều biến thành bong bóng.

Brad - Pitt không biết nên nói cái gì mới tốt, ánh mắt lại một lần dừng ở Cloud Atlas ngày đầu box office thống kê mặt trên, liên quan trận đầu box office ở bên trong, Cloud Atlas tại công chiếu đệ nhất thiên, chỉ lấy đến 367 vạn dollar !

367 vạn dollar a ! này liên [ Fast and Furious 4] ngày đầu box office số lẻ đều không đủ !

Thử chiếu trung lương hảo danh tiếng, lần đầu sau tương đối cao truyền thông đánh giá, đều cho Brad - Pitt quá nhiều tin tưởng, kết quả ngày đầu box office số liệu đâu chỉ là thảm đạm, dứt khoát chính là một hồi tai nạn.

Này bộ phim trước sau vài lần thêm vào đầu tư, cuối cùng chế tác phí tổn đạt tới 1 ức 2000 vạn dollar nhiều.

Hiện tại, này 1 ức 2000 vạn dollar còn có thể thu hồi bao nhiêu?

Brad - Pitt không dám đi tưởng, dù cho Cloud Atlas có gần một nửa chế tác phí tổn cuối cùng là dựa vào ngoại bộ dung tư hoàn thành, nhưng còn có hơn phân nửa là đến từ B kế hoạch phòng công tác cùng hắn cá nhân bỏ vốn.

Này mấy đều là hắn tiền, cuối cùng lại có thể trở về bao nhiêu?

Đột nhiên, Brad - Pitt có loại mê muội cảm.

Danh tiếng không thể chuyển hóa thành box office, lại hảo danh tiếng lại có cái gì dùng? Cloud Atlas nhưng là một bộ đầu tư 1 ức 2000 vạn dollar thương nghiệp đại chế tác, mà không phải thực nghiệm điện ảnh.

Natalie - Portman buông xuống ánh mắt, không đi xem đối diện Brad - Pitt cùng trên bàn công tác thống kê báo biểu, tâm tình dị thường suy sụp.

Vì sao muốn chứng minh kêu gọi lực liền khó như vậy đâu?

Từ [ Star Wars Episode ] series sau, nàng không có to lớn danh khí, lại không có một bộ box office có thể để người trước mắt sáng lên phim, chỉ xem nàng độ nổi tiếng, ai đều cho rằng nàng đan phim thù lao như thế nào cũng muốn bảy tám trăm vạn dollar thậm chí càng nhiều, ai có thể tưởng được đến hai ba trăm vạn dollar đã là của nàng thiên hoa bản?

Ai không tưởng nhiều kiếm một chút tiền?

Natalie - Portman nhẹ nhàng cắn môi, Cloud Atlas box office triệt để thất bại mà nói, nàng lại tiếp phim, thù lao khẳng định sẽ bị chế tác phương tiến một bước áp súc.

Thậm chí còn có hay không nhà sản xuất mời nàng biểu diễn chủ lưu phim thương mại đều là ẩn số.

Tiếng đập cửa đột nhiên đánh vỡ văn phòng trung trầm tĩnh, Brad - Pitt khàn khàn yết hầu nói,“Tiến vào.”

Một danh bí thư đẩy cửa tiến vào, đem một khác phân báo biểu đặt ở trên bàn công tác, nói,“Lão bản, đây là ngươi muốn Cinema Score thống kê số liệu.”

“Ân.” Brad - Pitt nhẹ nhàng gật gật đầu.

Bí thư xoay người rời đi, đi ra ngoài thời điểm còn mang theo văn phòng cửa phòng.

Natalie - Portman nguyên bản đen tối trong ánh mắt, lúc này khôi phục một ít sáng rọi, đứng lên vội vàng nhìn về phía kia phân báo biểu thượng số liệu, vỏn vẹn nhìn lướt qua, suy sụp ngồi trở lại trên ghế.

“Xong......” Nàng mãn đầu chỉ còn dư này một từ.

Brad - Pitt cầm lấy báo biểu, nhìn nhìn, thủ đột nhiên rung rung một chút, này phân Cinema Score đối Cloud Atlas cụm rạp hiện trường điều tra thống kê biểu hiện, rạp chiếu phim người xem hiện trường tổng hợp chấm điểm “D”,Cinema Score căn cứ rạp chiếu phim người xem chấm điểm làm ra đánh giá, Cloud Atlas Bắc Mĩ cuối tuần đầu box office sẽ ở 900 vạn dollar tả hữu, Bắc Mĩ cuối cùng box office khẳng định tại 3000 vạn dollar trở xuống.

Cinema Score dự trắc chuẩn xác tỷ lệ cực cao, điểm ấy là nghiệp nội công nhận .

Bắc Mĩ box office sẽ không vượt qua 3000 vạn dollar? Đợi điện ảnh hạ màn phân đến B kế hoạch trong tay tiền có bao nhiêu? Phát hành phương còn muốn trừ mất phát hành phí dụng cùng tuyên truyền điếm tư......

Lợi dụng Cloud Atlas khắc phục khó khăn là không cần suy nghĩ, này phim chỉ sợ sẽ khiến hắn tại nghiệp giới địa vị tiến thêm một bước trượt.

Nhưng Brad - Pitt không có tuyệt vọng, buông xuống thống kê báo biểu, thấp giọng nói,“Còn có hải ngoại đâu.”

Natalie - Portman nhìn về phía Brad - Pitt, hỏi,“Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”

Brad - Pitt lắc lắc đầu, nói,“Không có việc gì ! Nat, điểm ấy thất bại chúng ta có thể thừa nhận khởi.” Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt dần dần trở nên kiên định lên,“Chúng ta còn có [ dị tinh chiến trường ].”

Lời này hắn tựa hồ không phải nói cấp Natalie - Portman nghe , mà là đang nói cho mình nghe,“Đối ! chúng ta còn có [ dị tinh chiến trường ], đây là tối đỉnh cấp thương nghiệp đại chế tác, chỉ cần có thể thành công, Cloud Atlas điểm ấy tổn thất không đáng kể chút nào.”

Hắn càng nói càng có tin tưởng,“Andrew - Stanton qua lại chưa từng có thất bại qua,[ dị tinh chiến trường ] series sẽ giống [ Lord of The Rings ] series như vậy thành công !”

Nghe đến những lời này, Natalie - Portman tro tàn tâm tình bao nhiêu có điểm hảo chuyển, nhìn nhìn Brad - Pitt, bỗng nhiên có chút hối hận, lúc trước không giúp Brad - Pitt mà là lựa chọn cùng Matthew - Horner hợp tác, Cloud Atlas hay không sẽ thành công?

Nghĩ đến đây, nàng trong tiềm thức cảm giác có điểm không đúng, cụ thể không đúng chỗ nào lại tưởng không rõ.

Nhưng Natalie - Portman cảm giác, không thể lại một căn cân cùng Brad - Pitt cột vào một khối , vạn nhất [ dị tinh chiến trường ] cũng thất bại đâu?

Vô luận Cloud Atlas, vẫn là [ dị tinh chiến trường ], nàng không đào một dollar chế tác phí dụng, nhưng làm nữ chính, liên tục hai bộ diễn viên chính đại chế tác thất bại, đối tinh đồ đến nói nhất định là trí mạng đả kích.

Trên bàn công tác điện thoại vang lên, nhìn Brad - Pitt tiếp điện thoại, Natalie - Portman ý tưởng càng trở nên rõ ràng.

Hiện tại liền muốn làm một tay kia chuẩn bị !

Nàng nghĩ tới tại Rachel - Weisz trong tay nhìn thấy kịch bản, cái kia Darren - Aronofsky chuyên môn vi Rachel - Weisz chuẩn bị thiên nga đen nhân vật.

Darren - Aronofsky là tưởng dùng này bộ phim, khiến chính mình vị hôn thê đi trùng kích một chút Oscar a.

Natalie - Portman nháy mắt hạ quyết tâm, quay đầu liền cấp Rachel - Weisz gọi điện thoại, lấy muốn biểu diễn nữ phụ cùng lãnh giáo vấn đề làm cớ, khiến Rachel - Weisz thay nàng ước Darren - Aronofsky gặp một mặt.

Có thể cho Rachel - Weisz ở đây, đến lúc đó trước thăm dò Darren - Aronofsky một chút, có khả năng mà nói, trước lấy đến hắn liên hệ phương thức.

Một nữ phụ? Nàng như thế nào xem trọng nữ phụ.

Natalie - Portman ngồi ở chỗ này không nói một lời, không lại suy nghĩ Cloud Atlas, ngược lại hết sức chuyên chú suy xét lên kế tiếp như thế nào ứng đối Rachel - Weisz cùng Darren - Aronofsky.

Nếu thương nghiệp bên trên gặp được suy sụp, có thể hơi chút sửa đổi một chút lộ tuyến, đi trước trùng kích một chút Oscar.

Về phần đối diện Brad - Pitt, loại này cái gọi là hợp tác đồng bọn, chẳng phải chính là lấy đến lợi dụng sao? Lợi dụng xong, còn có cái gì giá trị?

[ dị tinh chiến trường ] nếu có thể thành công, Brad - Pitt còn có giá trị, thất bại mà nói......

Bởi vẫn đang tự hỏi, Natalie - Portman cũng không chú ý Brad - Pitt điện thoại nói cái gì, thẳng đến Brad - Pitt cắt đứt điện thoại, phát ra đôi chút động tĩnh, nàng mới hồi phục tinh thần lại.

Natalie - Portman phát hiện, Brad - Pitt sắc mặt càng khó nhìn.

“Làm sao?” Nàng quan tâm hỏi.

Hiện tại [ dị tinh chiến trường ] còn chưa phát hành, Brad - Pitt đối với nàng đến nói còn có giá trị.

“Một đám không có thương nghiệp danh dự khốn kiếp !”

Brad - Pitt sắc mặt không phải rất hảo xem, chậm rãi nói,“Vừa Disney bên kia gọi điện thoại tới, nguyên bản cùng Buena Vista International đang tại đàm phán, muốn tiến cử Cloud Atlas hai mươi mấy cái hải ngoại phát hành thương, tất cả đều đơn phương ngưng hẳn đàm phán.”

Natalie - Portman lập tức ý thức được vấn đề mấu chốt,“Kia Cloud Atlas hải ngoại box office?”

“Không quan hệ.” Brad - Pitt khoát tay,“Đều là chút Đông Á, Trung Đông cùng Phi Châu phát hành thương, không phải Hollywood điện ảnh truyền thống hải ngoại phiếu thương.”

Hắn thở dài một hơi,“Hải ngoại box office không đạt được mong muốn .”

Natalie - Portman không có nói tiếp, bởi vì này là rõ ràng sự tình, Bắc Mĩ đều nghiêm trọng thấp hơn mong muốn, đừng nói hải ngoại địa khu .

Kia hai mươi mấy cái hải ngoại phát hành thương vì sao đơn phương ngưng hẳn đàm phán? Còn không phải thảm không đành nhìn ngày đầu box office.

Không chỉ là Natalie - Portman cùng Brad - Pitt, Hollywood không mấy người có thể nghĩ đến, Wachowski tỷ đệ tân tác phẩm sẽ thảm đạm đến loại trình độ này.

Sản xuất phí tổn 1 ức 2000 vạn dollar, đạo diễn là có qua [ Matrix ] ba bộ khúc huy hoàng Wachowski tỷ đệ, nam nữ nhân vật chính là đại danh đỉnh đỉnh Brad - Pitt cùng Natalie - Portman, chỉ xem này mấy danh tự, Cloud Atlas box office cao không dám nói, ngày đầu như thế nào cũng muốn quá ngàn vạn đi?

Cố tình ngày đầu box office liên 400 vạn dollar cũng không có.

367 vạn dollar này một con số, đừng nói cùng tuần trước Bắc Mĩ box office quán quân The Hangover so , cho dù là tiến vào thứ năm chiếu phim cuối tuần [ Fast and Furious 4], đều lấy 452 vạn dollar đan ngày box office, vững vàng áp Cloud Atlas một đầu.

Ngày đầu box office vừa ra lô, tất cả mọi người rất rõ ràng, chờ đợi Cloud Atlas chỉ có thể là một hồi box office thảm án.

Khiến càng nhiều người không hề nghĩ đến là, Cloud Atlas tại thứ sáu lần đầu qua đi, thứ bảy box office chẳng những không có bởi vì nghỉ ngơi mặt trời đã cao trướng, ngược lại kịch liệt trượt.

Thứ bảy, này bộ phim đan ngày tiến trướng không đủ ba trăm vạn dollar.

Liên tục hai ngày công chiếu sau, theo nhìn thấy điện ảnh nhân dần dần tăng nhiều, nghiệp giới đối với Cloud Atlas thảm bại cũng có tương đối rõ ràng nhận thức, có lẽ này thật giống Roger Ebert nói như vậy, là Hollywood từ trước tới nay tối có dã tâm điện ảnh chi nhất, nhưng không chịu nổi đại bộ phận người xem xem không hiểu, hoặc là rất lao lực mới có thể xem hiểu.

Một bộ điện ảnh, dù cho có thiên tài bàn thiết lập, đảo điên thức kết cấu kết cấu, tùy tiện một câu lời kịch cùng một màn ảnh đều có thể thể hiện khắc sâu triết học tự hỏi, đều không chống được người xem xem không hiểu.

Có lẽ như vậy điện ảnh tương lai sẽ trở thành kinh điển, ngay lúc này cũng rất khó đắt khách.

Nếu Cloud Atlas là bộ độc lập tiểu chế tác mà nói, tình huống sẽ hảo hơn nhiều, nhưng đầu tư trên ức thương nghiệp phim, vi luôn luôn đều không là tương lai lại bị nhân tán thành.

Cuối tuần đầu ba ngày sau, Cloud Atlas tại Bắc Mĩ chỉ lấy dưới 920 vạn dollar, box office thất bại đã trở thành kết cục đã định.

Về phần quanh thân thu nhập, box office như thế thảm đạm phim, muốn tại đĩa phim, internet truyền phát cùng TV bản quyền đẳng phương diện bán ra giá cao, kia không phải người si nói mộng sao?

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 783: Nguyên Sang Tinh Linh

Cuối tuần này trôi qua, Cloud Atlas box office thảm bại nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Hollywood, Matthew vẫn đợi kết quả này, Wachowski tỷ đệ liền cùng hắn mơ hồ trong trí nhớ như vậy, bôn chạy tại triết học tư biện trên đường lớn, một đi không trở lại.

Cloud Atlas thảm bại, cũng khiến hắn có điểm lo lắng, đương nhiên không phải lo lắng Brad - Pitt, Natalie - Portman cùng Wachowski tỷ đệ tình cảnh, mà là lo lắng vừa kết thúc [ Inception ] này bộ phim.

Christopher - Nolan nói qua,[ Inception ] sẽ không tối nghĩa khó hiểu, điểm ấy hắn không lo lắng, chân chính lo lắng là Warner Bros tuyên truyền.

Nếu Warner Bros cố ý đem [ Inception ] tại tuyên truyền trung đắp nặn thành tối nghĩa khó hiểu cái gọi là cao IQ phim, hay không sẽ bài xích điệu rất nhiều người xem?

Bất quá, Matthew lo lắng rất nhanh liền tiêu thất.

Cloud Atlas tại tuyên truyền khi vẫn đem chính mình đắp nặn thành người thông minh mới có thể xem hiểu phim, hôm nay box office thảm bại, đối giỏi về tổng kết Hollywood đến nói, có thể từ Cloud Atlas trên người tổng kết đến quá nhiều kinh nghiệm giáo huấn.

Matthew làm trên danh nghĩa người sản xuất, tham gia Warner Bros một lần hội nghị khi, liền phải biết Warner Bros đầy đủ hấp thụ Cloud Atlas thất bại giáo huấn, đúng lúc điều chỉnh [ Inception ] tuyên truyền sách lược.

Hôm nay là đơn giản hỏa bạo thương nghiệp điện ảnh mới có thể chân chính lưu hành thời đại,[ Inception ] xa xa không phải bảo chất bảo lượng đánh ra đến liền có thể đại bán đơn giản như vậy, trừ Christopher - Nolan quay chụp chế tác phim nhất quán biểu hiện tốt danh tiếng tích lũy cùng Matthew đẳng diễn viên thị trường kêu gọi lực ngoại, hệ thống mạng cùng điện tử trò chơi văn hóa quật khởi dẫn đến văn hóa chuyển hình cũng là không thể bỏ qua một nhân tố.

Đây cũng là Warner Bros sửa đổi sau tuyên truyền sách lược trọng điểm, lợi dụng hệ thống mạng phần cuối chế định một ít xảo diệu tuyên truyền thủ đoạn, đem người xem đối đãi này bộ phim thái độ, triều kẻ tham dự phương hướng hướng dẫn.

Nói cách khác, muốn cho phổ biến trải qua internet hư nghĩ xã hội cùng nhân vật sắm vai thức điện tử trò chơi tẩy lễ người xem, rất dễ dàng đem chính mình làm một kẻ tham dự tham gia đến phim cố sự trung đi, làm cho bọn họ cực tham dự phim -- cụ thể đến [ Inception ], tắc biểu hiện là phát hành sau lệnh các fan điện ảnh khí thế ngất trời đối phim kịch tình tiến hành lấy ta vi chủ giải đọc, thêm người cùng sở thích xã quần cùng mê văn hóa tụ tập, sử [ Inception ] thanh thế nhất lãng cao hơn nhất lãng.

So với cái gì nội hàm hoặc là giải mã, đây mới là [ Inception ] chân chính đòn sát thủ sở tại -- khiến người xem tham dự tiến vào, vừa không thể làm quá khó rất cao nhã, lại không thể rất đơn giản quá thô bạo, tựa như phim trung Cobb khiến Ariadne thiết kế mê cung kia màn diễn như vậy, tăng giảm ở giữa cần phải vừa đúng.

Về phần điện tử trò chơi, này liền càng tốt lý giải , nếu đến lúc đó nhìn thấy hai giờ, có người xem nói “Đây chính là điện tử trò chơi nha”, Christopher - Nolan cho rằng phim cơ bản hội đại lấy được thành công.

Matthew cũng cùng Christopher - Nolan làm qua trao đổi, Christopher - Nolan hậu kỳ chế tác kế hoạch cũng thích hợp làm điều chỉnh.

Dùng Nolan lời đến nói, hắn tại hậu kì chế tác khi trên trình độ nhất định sẽ mượn giám Wachowski tỷ đệ [ Matrix ].

Từ nào đó phương diện nói, Dom Cobb cùng Neo như vậy đều lâm vào cự trận đế quốc, một khi tiến vào mộng cảnh cùng hư nghĩ hiện thực linh tinh lĩnh vực, kia vĩnh viễn chính là chết tuần hoàn , nói như thế nào đều được, phim liền thành tràn ngập giả làm thật khi cùng vô vi có xử màu đen party.

Nguyên nhân vì là mộng cảnh, có thể muốn làm gì thì làm, này cũng cấp phim xây dựng thị giác kỳ quan cung cấp tuyệt hảo thời cơ.

Vĩnh viễn đều đừng xem nhẹ thị giác kỳ quái đối với thương nghiệp điện ảnh hấp dẫn người xem trọng yếu tác dụng.

Chỉ có Matthew mới biết được, rất nhanh sẽ có một bộ lấy thị giác kỳ quan làm chủ yếu bán điểm phim, đạt được vượt qua [ tàu Titanic ] thành công.

Điện tử trò chơi thông dụng, khiến cho này một tuyên truyền sách lược thay đổi, có thể cho các fan điện ảnh càng thêm có thú vị đi tiếp nhận [ Inception ] này cố sự.

Hollywood qua lại không phải không có giảng thuật mộng cảnh phim, đem nhìn như nhàm chán mộng cảnh trò chơi thay hình đổi dạng thành phim hành động, đây mới là [ Inception ] trọng điểm sở tại.

Về phần con quay vẫn tại xoay tròn “Cuối cùng một phút đồng hồ quỷ kế”, này chỉ là Hollywood tiêu chuẩn lộ số.

Hơn nữa trong mộng mộng ngoạn nhiều, cuối cùng thế nào không cần cũng vô pháp giải thích rõ ràng, Dom Cobb như thế nào liền tại trong cabin tỉnh lại? Hắn còn tại mộng cảnh bên trong sao? Hắn vong thê về hiện thực cùng mộng cảnh không thể phân chia lý luận hay không chính xác? Đương phim chiếu phim kết thúc khi, này mấy dấu chấm hỏi cũng có lợi cho chế tạo tuyên truyền đề tài.

“Đối với người xem đến nói, này mấy nghi vấn lớn nhất ý nghĩa là bọn họ xem xong phim sẽ siêng năng truy tìm chân tướng.” Matthew trước khi rời đi, Christopher - Nolan như thế đối với hắn nói,“Sau đó muốn dùng chính mình chân tướng đi thuyết phục người khác, bọn họ sẽ một lần một lần đi quan khán điện ảnh, lấy tìm đến chứng cớ chứng minh chính mình chân tướng mới là chân tướng.”

Gặp qua Christopher - Nolan, Matthew lại đi Warner đại lâu hạng mục bộ, tại một gian phòng khách bên trong, gặp được hai ngày trước ước hảo New Zealand đạo diễn Peter - Jackson.

“Ngươi hảo, Peter.” Matthew cùng Peter - Jackson bắt tay,“[ Lord of The Rings ] ba bộ khúc vẫn là của ta yêu nhất.”

Peter - Jackson so mấy năm trước rõ ràng gầy, cười nói,“Ta cũng rất thích ngươi điện ảnh.”

Hai người khách sáo qua vài câu, ngồi ở cùng nhau nhắc tới [ người Hobbit ] ba bộ khúc, đây cũng là Matthew gặp Peter - Jackson nguyên nhân chủ yếu.

[ người Hobbit ] mặc kệ là quay chụp hai bộ, vẫn là giống [ Lord of The Rings ] như vậy chế tác ba bộ khúc, đầu tư ngạch đều sẽ là con số thiên văn, hắn dù cho chỉ chiếm cứ 20% đầu tư số định mức, kia cũng là xa xỉ một bút tài chính, khẳng định muốn cùng chủ đạo này series Peter - Jackson nói chuyện.

“Của ta phòng công tác đã cùng Warner Bros đạt thành hiệp nghị.” Matthew nói thẳng,“Này hạng mục cuối cùng 20% tài chính chỗ hổng, sẽ do của ta phòng công tác bỏ vốn bù lại.”

Peter - Jackson nhẹ nhàng gật đầu, phương diện này hắn không ý kiến.

Matthew còn nói thêm,“Peter, ngươi dự tính này bộ phim đại khái bao lâu có thể phát hành?”

“Hiện tại vừa mới bắt đầu lên kế hoạch.” Peter - Jackson ăn ngay nói thật,“Nhanh nhất cũng muốn 2012 năm hoặc là 2013 năm.”

Hắn nhìn Matthew liếc nhìn, thử nói,“Tiền đề là không thể có bản quyền tranh cãi.”

Matthew phía trước cùng Kevin - Tsujihara thông qua điện thoại, phi thường xác định,“Bản quyền tranh cãi đã giải quyết , của ta 20% đầu tư rất nhanh liền sẽ dừng ở thư diện trên hợp đồng.”

Warner Bros đã xử lý cùng Harvey - Weinstein tranh cãi, Harvey - Weinstein biết khó mà lui.

“Là tốt rồi.” Peter - Jackson hiển nhiên còn chưa được đến tin tức,“Như vậy ta an tâm.”

Đoạn thời gian trước, Warner Bros khai ra hắn không thể cự tuyệt hậu đãi điều kiện, hắn đã quyết định buông xuống phía trước cùng Warner công ty con New Line Cinema không thoải mái, đạo diễn [ người Hobbit ] series.

Chung quy New Line Cinema tại Warner Bros ra tay can thiệp sau, nhanh chóng cùng hắn đạt thành đình ngoại giải hòa, thanh toán hắn theo lý phải đạt được ích lợi.

Kia liền không tất yếu lại ở phương diện này dây dưa , tổng không thể cùng hậu đãi đạo diễn thù lao không qua được.

Hai người hàn huyên một hồi, Matthew hỏi ra quan tâm nhất vấn đề,“Peter, ngươi kế hoạch quay chụp mấy bộ? Hai bộ vẫn là ba bộ? Hiện tại xác định sao? Nhất định phải khiến ta có chuẩn bị tâm lý, để trù tính phân phối tài chính.”

Peter - Jackson hơi châm chước, nói,“Ta tưởng quay chụp ba bộ khúc.”

Ba bộ khúc ý vị càng nhiều đầu tư cùng càng lớn phiêu lưu, Matthew 20% đầu tư số định mức là Warner Bros ngoại lớn nhất đầu tư phương, muốn khiến ba bộ khúc kế hoạch thuận lợi thành hàng, đương nhiên muốn tranh thủ Matthew duy trì.

Bởi vậy, hắn còn nói thêm,“Chỉ có một hoàn chỉnh ba bộ khúc, mới có thể nói xong này cố sự.”

Matthew không có chen vào nói, đẳng Peter - Jackson tiếp tục nói tiếp.

Peter - Jackson tiến thêm một bước nói,“Cùng [ Lord of The Rings ] so sánh,[ người Hobbit ] ở trên phân lượng là muốn nhẹ một ít. Thế nhưng ở trong bộ phim này, rất nhiều Lord of The Rings trung cố sự chi tiết cùng khởi nguyên đều sẽ được đến giải thích cùng giải đọc, loại này kỳ huyễn lữ trình vẫn là sẽ tiếp tục triển khai.”

Nói tới đây, hắn cười cười,“Ta còn tưởng đem cô lỗ, Aragorn những người này kiếp trước kiếp này đều triển lãm đi ra.”

Matthew gật gật đầu, có thể nghe được đi ra, tại [ Lord of The Rings ] ba bộ khúc thành công sau, Peter - Jackson đối với Middle Earth có càng lớn dã tâm.

Bất quá, hắn cũng đưa ra nghi vấn,“Peter, ta nhớ không lầm mà nói,[ người Hobbit ] nguyên tác độ dài rất ít đi? Chính văn giống như chỉ có mười mấy chương đi?”

“Đúng vậy.” Peter - Jackson rõ ràng đã có kế hoạch,“Ta tính toán từ [ người Hobbit ] tiểu thuyết cùng [ Lord of The Rings ] tiểu thuyết trung tìm kiếm càng nhiều chi tiết, dùng hữu hạn tài liệu, kêu gọi mọi người đối [ Lord of The Rings ] hồi ức, sau đó lại dùng loại này hồi ức đến phong phú [ người Hobbit ] cố sự cùng tình tiết.”

Hắn tin tưởng mười phần,“Ta đỉnh đầu sở có được tư liệu hoàn toàn có thể quay chụp ra một ba bộ khúc. Hơn nữa ba bộ khúc phi thường tất yếu,[ Lord of The Rings ] ba bộ khúc sau, còn có rất nhiều cố sự không có nói hoàn, ta lợi dụng trên tay nhân viên cùng vật liệu, là hoàn toàn có thể quay chụp đi ra một ba bộ khúc .”

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Peter, chờ ta cùng Warner Bros ký tên hoàn chính thức hiệp ước, hi vọng ngươi có thể cho ta một phần hạng mục kế hoạch thư, ta xem qua sau, lại trả lời thuyết phục ngươi.”

“Hành a.” Peter - Jackson ứng xuống dưới, tiếp nở nụ cười,“Vừa rồi, ta tưởng đến một ý kiến hay, cùng ngươi có liên quan.”

Matthew chỉ chỉ chính mình,“Cùng ta có quan?”

Peter - Jackson rất chăm chú nói,“[ người Hobbit ] nguyên tác trung, xuất trướng nhân vật hữu hạn, đặc biệt là hình tượng phong phú nhân vật, cho nên ta vẫn tính toán thiết kế một nguyên sang Tinh Linh, tạm thời chỉ là có như vậy ý tưởng, này Tinh Linh giới tính, bối cảnh cùng thân thế còn không có ý tưởng, thẳng đến chúng ta hôm nay lần này gặp mặt.”

Hắn ngay cả vừa khoa tay múa chân vừa nói,“Ta cảm giác, ngươi có thể làm này Tinh Linh nhân vật tham khảo.”

Matthew gãi gãi cằm,“Tinh Linh không phải đều là tinh tế phiêu dật sao? Có ta như vậy cường tráng Tinh Linh sao?”

“Của ngươi toàn bộ dáng người đường cong phi thường lưu sướng.” Peter - Jackson không có buông tay,“Cũng không phải Schwarzenegger hoặc là Stallone cái loại này loại hình.”

Hắn phi thường có thành ý mời,“Matthew, gia nhập này series đi.”

“Ngươi vẫn là trước đem nhân vật thiết kế đi ra nói sau đi.” Matthew không có trực tiếp ứng đến,“Tốt nhất sức chiến đấu hoàn bạo Gandalf, mị lực vượt qua Legolas, so Aragorn càng thụ nữ tính nhân vật hoan nghênh......”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 784: Không Có Lời Oán Giận Sao

Biểu diễn một Tinh Linh nhân vật, Matthew tin tưởng chính mình anh tuấn tướng mạo không là vấn đề, vấn đề lớn nhất là dáng người, năm đó hắn cùng Orlando - Bloom đánh qua giao tế, tuy rằng Orlando - Bloom không phải cái loại này đa dạng mĩ nam tinh tế, nhưng cũng so với hắn thon thả nhiều lắm.

Liền xem Peter - Jackson như thế nào thiết lập này nguyên sang Tinh Linh nhân vật .

Từng [ người Hobbit ] ba bộ khúc hắn xem qua, Tinh Linh nhân vật có thể lưu lại ấn tượng chỉ có ba, Legolas, Legolas hắn cha cùng Legolas thầm mến nữ Tinh Linh.

Ngày đó cùng Kevin - Tsujihara đạt thành ý đồ sau, hắn chuyên môn tìm [ người Hobbit ] nguyên tác nhìn nhìn, nguyên tác phi thường ngắn, chỉ có mười lăm chương, trong đó căn bản không có đề cập Legolas cùng kia nữ Tinh Linh.

Nếu không đoán sai mà nói, Legolas là Peter - Jackson chuyên môn tăng thêm đến điện ảnh trung , chung quy năm đó Tinh Linh vương tử rất hấp dẫn người.

Cái kia nữ Tinh Linh hẳn chính là Peter - Jackson nguyên sang nhân vật , còn cùng Legolas cùng nào đó người lùn đến một đoạn tam giác luyến.

Nói Peter - Jackson sẽ không khiến hắn đi biểu diễn nữ Tinh Linh đi? New Zealand đạo diễn hẳn là không như vậy không đáng tin.

Về phần Tinh Linh vương tử Legolas, Peter - Jackson không có nhắc tới, trọng điểm đề cập nhân vật là cô lỗ cùng Aragorn.

Có lẽ Peter - Jackson là tưởng khiến lấy hắn làm bản gốc thiết kế Tinh Linh nhân vật, thay thế được từng Tinh Linh vương tử Legolas, chung quy Orlando - Bloom hiện tại không dễ tìm.

Kingdom of Heaven thất bại sau, Orlando - Bloom liền tại trong giới mai danh ẩn tích , nguyên bản Matthew cho rằng hắn là trốn đến địa phương nào liếm láp miệng vết thương, đẳng cơ hội trọng đầu lại đến, kết quả nhiều năm như vậy cũng không có hắn tin tức.

Matthew cũng hỏi qua Helen - Hermann, Helen - Hermann còn chuyên môn tìm người hỏi thăm một chút, cũng không biết Orlando - Bloom đi nơi nào.

Mỗi khi nghĩ đến Orlando - Bloom, Matthew trong lòng cuối cùng sẽ thở dài, như vậy một đại hảo thanh niên, sẽ không bởi vì sự nghiệp thất bại tự sát đi?

Kia liền thật sự là tội quá .

Rời đi Warner đại lâu, Matthew gặp thời gian còn sớm, đi một chuyến Thiên Sứ trù tính công ty.

Bởi hắn sự nghiệp phát triển thuận lợi, đầu tư nhiều điện ảnh hạng mục đều tại lên kế hoạch, Thiên Sứ trù tính công ty nghiệp vụ bận rộn, Matthew tiến vào trù tính công ty tiền thính, nhìn thấy rất nhiều chờ đợi ký ước phổ thông diễn viên.

Trong đó kia vài nữ diễn viên, nhìn về phía hắn ánh mắt dị thường nóng rực, chẳng sợ hắn tưởng không nhìn cũng khó.

Mấy chục nữ diễn viên sáng quắc ánh mắt ném lại, cho dù là Matthew loại này thân kinh bách chiến lão thủ, đều có điểm không chịu được, nhanh chóng lên lầu hai đi Helen - Hermann trù tính công ty.

“Ngươi cũng có bị nữ nhân dọa đi thời điểm?”

Trong văn phòng, Amanda cũng tại, mang theo chế nhạo cười, đối Matthew nói,“Ngươi vẫy tay, này mấy nữ nhân ít nhất có một nửa sẽ cùng ngươi về nhà.”

Matthew nhún nhún vai,“Chất lượng quá kém .”

Loại sự tình này nếu không thể bảo chất bảo lượng, kia còn có cái gì ý tứ?

“Nói điểm chính sự.” Helen - Hermann đem lệch đề tài kéo về quỹ đạo,“Matthew, ngươi còn có ba ngày nghỉ kỳ, này cuối tuần bắt đầu, ngươi muốn đi [ G.I. Joe: Rise of Cobra ] kịch tổ báo danh, tham dự phim cuối cùng trước công chiếu tuyên truyền.”

Nói đến công tác, Matthew chăm chú rất nhiều, gật đầu nói,“Ta biết.”

Helen - Hermann hỏi,“Ta nghe nói ngươi cùng Harvey - Weinstein lại nổi xung đột ?”

“Không phải ta muốn cùng hắn nổi xung đột.” Matthew xòe tay, có chút bất đắc dĩ nói,“Ta vừa cùng Kevin - Tsujihara đàm hảo cùng Warner Bros đầu tư hợp tác quay chụp [ người Hobbit ] sự, Harvey - Weinstein liền tới đây ngay trước mặt ta, chuẩn bị cướp ta đầu tư số định mức, chẳng lẽ muốn ta lâm trận lùi bước?”

Amanda nói tiếp nói,“Đương nhiên không thể lùi bước, đụng đến bọn ta tiền, chính là chúng ta địch nhân !”

Matthew xung Amanda dựng thẳng lên một căn ngón cái,“Thân ái , ngươi nói quá đúng, cho nên ta một bước cũng không nhường, đem Harvey - Weinstein thò lại đây thủ đánh trở về.”

“Đánh hảo !” Amanda hai tay ôm ngực, rất có khí thế,“Weinstein huynh đệ công ty vẫn ở New York, so với đê điệu Bob - Weinstein, Harvey - Weinstein tại New York thương quyển thanh danh phi thường kém, làm ra một vài sự......”

Nàng không khỏi lắc lắc đầu, tuy rằng Matthew phương diện này cũng hảo không đến nơi nào đi, nhưng cùng Harvey - Weinstein hoàn toàn là hai loại tính chất, Matthew đều là ngươi tình ta nguyện, theo như nhu cầu, luôn luôn đều không bắt buộc người khác, mà Harvey - Weinstein, bắt buộc sự làm không cần quá nhiều.

Helen - Hermann tương đối muốn cẩn thận một điểm, thản nhiên nói,“Harvey - Weinstein người như thế giống như là độc xà, lấy chúng ta thực lực, không cần quá mức lo lắng hắn, nhưng cũng không cần bỏ qua, nói không chính xác hắn lúc nào liền sẽ thoát ra đến cắn một ngụm.”

Matthew đi tiếp một chén nước, uống một ngụm, nói,“Mặt khác sự đều có thể buông xuống không nói, nhưng giành hạng mục loại sự tình này, này đã lần thứ hai .”

Văn phòng bên trong đều là chính mình nhân, hắn cũng không che giấu chính mình tâm tư,“Có biện pháp khiến Harvey - Weinstein triệt để xong đời mà nói, cũng liền không cần lo lắng hắn nhảy ra cắn một ngụm .”

“Này không dễ dàng.” Helen - Hermann nhàn nhạt nói.

Amanda nhẹ nhàng gật đầu,“Harvey - Weinstein qua lại đắc tội qua rất nhiều người, muốn hắn xong đời nhân có rất nhiều, nhưng hắn đến hiện tại đều không có chuyện, đủ để thuyết minh hắn bản thân thực lực.”

Matthew ngồi trở lại trên sô pha, nhẹ nhàng điểm tay vịn, suy nghĩ một hồi lâu, mới nói,“Những người đó, nói không chừng là khuyết thiếu một cơ hội tốt.”

Helen - Hermann khẽ nhíu mi,“Ngươi có thể sáng tạo cơ hội sao? Không có cơ hội, không cần ra tay, trong giới xé rách da mặt không có việc gì, lại không muốn dễ dàng phát động ngươi chết ta sống tranh đấu.”

Amanda nhắc nhở nói,“Matthew, ngươi liền tính muốn làm cái gì, ban đầu cũng muốn ngầm làm.”

Matthew chậm rãi gật đầu, gõ sô pha tay vịn ngón tay càng lúc càng nhanh, nhanh chóng đem sớm nhất cùng Harvey - Weinstein tiếp xúc đến hiện tại phát sinh này hết thảy, tại đại não trong qua một lần, sau đó có một điểm thu hoạch.

“Weinstein huynh đệ ở chung phương thức có điểm kỳ quái.” Matthew vừa nghĩ vừa hỏi nói,“Bob - Weinstein giống như là ẩn thân nhân như vậy.”

Helen - Hermann nhìn về phía hắn bên này, nói,“Này huynh đệ hai người, từ sớm nhất bắt đầu chính là như vậy, Harvey - Weinstein ở phía trước, Bob - Weinstein trốn ở phía sau màn, hai người phân công hợp tác.”

Matthew hỏi,“Lấy ai làm chủ?”

“Đương nhiên là Harvey - Weinstein.” Helen - Hermann liên tưởng cũng không có tưởng, nói,“Phía trước Miramax, hiện tại Weinstein ảnh nghiệp, thực ra đều là Harvey - Weinstein định đoạt.”

Amanda cũng nói,“Xác thật như vậy.”

“Bob - Weinstein cam tâm sao?” Matthew trầm thấp cổ họng, hỏi,“Hắn trong lòng không có câu oán hận sao?”

Hắn nhẹ nhàng niết cằm,“Có mấy cái nam nhân nguyện ý làm loại này trong suốt người cùng người tàng hình?”

Helen - Hermann cùng Amanda không có nói tiếp, lại tự hỏi lên, các nàng đều là trên thương trường tinh anh nữ tính, đối với ích lợi cùng nhân tính loại sự tình này nhìn xem rất rõ ràng.

Tiền tài cùng quyền lực ai có thể cự tuyệt? Ai không có phương diện này dục vọng?

“Ngươi có cái gì ý tưởng?” Helen - Hermann trực tiếp hỏi.

“Tìm người cùng Bob - Weinstein ngầm tiếp xúc tiếp xúc.” Matthew ngữ tốc phóng thực chậm,“Xem có thể hay không tìm hiểu đến hắn đối Harvey - Weinstein chân thật ý tưởng, sau đó chúng ta tại bọn họ huynh đệ trên người nghĩ chút biện pháp.”

Amanda lập tức minh bạch Matthew ý tứ,“Này hai huynh đệ một khi nháo phiên, Weinstein ảnh nghiệp khẳng định sẽ gặp được cự đại phiền toái, bọn họ phân liệt sau thế lực sẽ không lại như hiện tại lớn như vậy.”

Helen - Hermann gật đầu,“Harvey - Weinstein đã hai lần muốn cướp chúng ta ích lợi, ta cho rằng vô cùng có khả năng sẽ có lần thứ ba thậm chí lần thứ tư, này hai lần không có thành công, về sau đâu? Khiến hắn nhiều chút phiền toái, không rảnh lung tung thò tay, ta xem có thể.”

Matthew nhìn về phía Amanda,“Bob - Weinstein trường kỳ tại New York, ngươi có thích hợp nhân cùng hắn tiếp xúc sao?”

Amanda chỉ suy xét vài giây, liền gật đầu đáp,“Chuyện này giao cho ta .”

“Ta còn có một suy xét, các ngươi nghe một chút.” Matthew cũng không có tưởng hảo,“Harvey - Weinstein bắt buộc qua nhiều như vậy nữ tính, nếu có nhân nguyện ý đứng ra sáng tỏ, lại phát động truyền thông từ sau lưng đẩy một phen, hắn có hay không triệt để xong đời?”

Helen - Hermann nhướn mày,“Này...... Sự quan trọng đại, thật muốn làm như vậy mà nói, hội vạch trần Hollywood lớn nhất vết sẹo.”

“Tuy rằng này tại giới nội không phải bí văn.” Amanda cũng nói,“Nhưng muốn thận trọng.”

Helen - Hermann nhìn Amanda liếc nhìn, còn nói thêm,“Làm nữ tính, ta phi thường chán ghét Harvey - Weinstein loại này nhân, cũng hi vọng hắn có thể được đến ứng có trừng phạt, bất quá...... Làm như vậy có phong hiểm.”

Matthew đương nhiên biết có phong hiểm, Harvey - Weinstein hành vi, tại trong giới tuy rằng không phải mọi người đều biết, nhưng cũng không phải cơ mật, lại không có một người nói toạc, thuyết minh đây là đại bộ phận nhân tán thành một loại quy tắc.

Muốn đánh vỡ loại này cam chịu quy tắc, không phải một người liền có thể làm đến , kia cần cự đại thôi động lực.

“Hai năm nay, nữ quyền vận động quy mô càng lúc càng lớn, đã diễn biến thành xã hội giá trị thủ hướng.” Matthew chậm rãi nói,“Nếu lấy nữ quyền vận động đến thôi động chuyện này đâu?”

Hắn ngón tay lại gõ sô pha tay vịn,“Lấy hiện tại nữ quyền phát triển tốc độ, dù cho chúng ta đối Harvey - Weinstein làm như không thấy có tai như điếc, không dùng được bao lâu thời gian, chỉ sợ cũng sẽ có người đứng ra.”

Helen - Hermann cùng Amanda nhìn nhau, đều gật gật đầu.

“Việc này cần cẩn thận mưu đồ.” Helen - Hermann tương đối vẫn là tương đối cẩn thận ,“Tại phát động phía trước, có đại lượng công tác phải làm.”

Matthew cười nói,“Ta cũng chưa nói lập tức phát động, coi như một hậu chiêu, Harvey - Weinstein về sau không chiêu chọc chúng ta liền tính , lại đem bàn tay tới được mà nói......” Hắn thanh âm đột nhiên trở nên âm trầm,“Ta muốn đánh gãy không chỉ là hắn thủ !”

Ba người tại văn phòng trung, liền chuyện này thương nghị lên, dần dần có một bước đầu kế hoạch, bất quá mọi chuyện đều ẩn nấp tiến hành.

Này không thể nghi ngờ là một đại sự, ba người càng nói suy xét gì đó càng nhiều, liên cơm tối đều là tại văn phòng bên trong giải quyết, thẳng đến tiếp cận nửa đêm, mới tách ra rời đi.

Trung gian, Matthew tiếp đến Neborah đánh tới một điện thoại, mời hắn tranh thủ đi tranh súng ống câu lạc bộ, nói là câu lạc bộ đến một cao thủ chân chính, một vị xuất ngũ bộ đội đặc chủng quan quân, vẫn là tiền hải báo tam đội đội trưởng.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 785: Tay Bắn Tỉa

Vừa tiến vào súng ống câu lạc bộ, Matthew liền nhìn thấy Neborah đón lại đây, xòe ra hai tay cùng hắn ôm một chút, hỏi,“Ngươi gã này, đi nơi nào ? Lâu như vậy đều chưa gặp ngươi lộ diện? Còn sái được như vậy hắc.”

Neborah làn da cơ hồ phơi thành màu đồng cổ, thêm to lớn cơ nhục, cho người ta một loại phi thường khỏe mạnh cảm giác.

“Đi một chuyến Texas.” Neborah cùng Matthew tách ra,“Ta ở bên kia vừa đầu tư hạng mục, đi xử lý một đoạn thời gian, hôm trước mới trở về, này không lập tức cho ngươi gọi điện thoại.”

Hắn xoay người dẫn đường,“Chúng ta đi sân bắn.”

Matthew đi theo Neborah bên cạnh, hảo kỳ hỏi,“Ngươi nói câu lạc bộ đến một cao thủ? Là ai?”

Neborah vừa đi vừa đối Matthew cười nói,“Nhân còn chưa tới, đợi đến ngươi liền biết.”

Matthew chỉ chỉ hắn,“Còn thừa nước đục thả câu.”

Hai người cùng nhau vào súng lục sân bắn, nơi này tụ tập sáu bảy cá nhân, cùng Matthew như vậy, đều là thường xuyên đến luyện tập xạ kích nhân, những người này cùng Matthew cũng đều nhận thức, phân phân chào hỏi.

Matthew lĩnh quen dùng M9 súng lục cùng băng đạn, đi đến một xạ kích vị tiền, đơn giản kiểm tra súng lục, Neborah lấy thương đứng ở hắn bên cạnh xạ kích vị thượng.

“Đọ sức một chút?” Neborah treo lên băng đạn vừa nói,“Ta được đến cao thủ chỉ điểm, thương pháp có tiến bộ.”

Matthew mở ra bảo hiểm, cầm lấy tai nghe, đội tiền nói,“Người thua buổi trưa mời khách.”

Neborah cũng đội tai nghe,“Không thành vấn đề.”

Matthew cười cười, làm thỉnh thủ thế.

Neborah cũng không khách khí, nâng thương ngắm chuẩn mười lăm mét ngoại bia ngắm, liên tục bóp cò súng.

Phanh -- phanh -- phanh......

Thanh thúy tiếng súng liên tục vang mười lần, Neborah liên khai mười thương sau ngừng lại.

Tiếng súng dừng lại, Matthew bày ra tiêu chuẩn đứng thẳng xạ kích tư thế, nâng thương ngắm chuẩn bia ngắm, cũng liên khai mười thương.

Mười phát bắn ra, hắn buông tay xuống thương, hái xuống tai nghe, nhìn về phía bên cạnh màn hình hiển thị, nói,“Chín mươi hai hoàn.”

Neborah thở dài,“Ta còn là so ra kém ngươi a.” Hắn nâng tay khoa tay múa chân một chút,“Ta bảy mươi bảy hoàn.”

“Xác thật có tiến bộ.” Matthew ăn ngay nói thật.

Nguyên bản Neborah xạ kích trình độ, đại khái tại mười thương sáu mươi hoàn tả hữu.

Có người lúc này đi vào súng lục trường bắn, Neborah nhìn thấy người nọ, lập tức phất tay kêu lên,“Chris, đến bên này.”

Này gọi là Chris nam nhân lập tức đi tới.

Matthew quay đầu nhìn thoáng qua, người này thân cao thể tráng, trên người mang theo quân nhân khí tức, cùng Braun - Williams ẩn ẩn có chút tương tự.

Braun - Williams xuất ngũ nhiều năm, trên chiến trường hình thành cái loại này nói không rõ tả không được thiết huyết quân nhân khí chất, đã không phải rất rõ ràng , mà này gọi là Chris nam nhân, tại Matthew loại này nhận qua chuyên nghiệp quân sự huấn luyện nhân trong mắt, rõ ràng chính là vừa xuất ngũ không lâu lão binh.

Nhìn thấy người này, Matthew lập tức vang lên Neborah điện thoại trung theo như lời nói, đây chính là vị kia tiền hải báo tam đội đội trưởng.

“Chris, thử xem đi?” Neborah nhượng ra xạ kích vị.

Gọi là Chris nam nhân cũng không khách khí, phi thường quen luyện đổi mới băng đạn, cũng không mang bịt tai, nâng tay nhắm ngay phía trước bia ngắm, lập tức liên khai mười thương.

Mười thương đánh xong, có người vây xem ghé sát vào một điểm nhìn nhìn màn hình hiển thị, nói,“Một trăm hoàn !”

Huấn luyện quán trung vang lên một mảnh tán thưởng thanh, tại đây quần nghiệp dư đam mê giả trong, này thương pháp dứt khoát phi thường rất giỏi.

Matthew cũng rất bội phục, đối phương không hổ là chuyên nghiệp nhân sĩ, so với hắn này nghiệp dư đam mê giả mạnh hơn nhiều, hắn cũng có thể đánh ra rất nhiều mười hoàn, nhưng mười phát liên xạ, căn bản làm không được thương thương mười hoàn.

Này cùng khai hoàn một thương, nghỉ ngơi một hồi lại mở một thương hoàn toàn là hai việc khác nhau.

“Hảo !”

Trường bắn trung có người gọi hảo, Matthew cũng tại bên cạnh nhẹ nhàng vỗ tay, nghiệp dư cùng chuyên nghiệp có chênh lệch, vốn là rất bình thường.

Một đám người vây quanh ở phụ cận ủng hộ, trong trường bắn trở nên ồn ào hỗn loạn lên.

“Hảo, hảo !” Neborah nhắc nhở nói,“Mọi người tiếp tục đi chơi, giữa trưa ta mời khách !”

Những người đó lập tức giải tán, chung quanh chỉ còn lại có Matthew, Neborah cùng kia gọi là Chris nam nhân.

“Giới thiệu dưới.” Neborah trước chỉ chỉ Matthew,“Chris, đây là Matthew, Hollywood ngôi sao, một dùng thương hảo thủ.”

Matthew cười cười, bổ sung một câu,“Nghiệp dư cấp .”

Neborah tiếp cấp Matthew giới thiệu đối phương,“Matthew, đây là Chris - Kyle, ta tại Texas tân nhận thức bằng hữu.”

“Ngươi hảo.” Matthew chủ động vươn tay,“Nhận thức ngươi rất cao hứng.”

Chris - Kyle cùng Matthew bắt tay,“Ngươi hảo, rất cao hứng nhận thức ngươi.”

Hắn nắm Matthew tay, có thể cảm giác được cánh tay này cùng chính mình cùng loại, mặt trên tất cả đều là vết chai.

Này không giống như là Hollywood ngôi sao tay, ngược lại như là hắn loại này tại chiến trường lăn lộn qua lão binh thủ.

Trách không được có thể một người phóng đổ ba cầm thương khủng bố phần tử, không chỉ là vận khí tốt, mà là thật luyện qua.

Neborah ở bên cạnh tiếp tục nói,“Chris phía trước đảm nhiệm qua hải báo tam đội đội trưởng, đạt được qua 2 mai Ngân Tinh huân chương cùng 5 mai Đồng Tinh huân chương. Tại hải báo đột kích đội đồng phục dịch trong lúc này, từng phái trú Iraq 10 năm, không chính thức ghi lại hắn từng bắn chết 255 danh quân địch, do Lầu Năm Góc cung cấp xác định quan phương ghi lại thì là 160 danh, xa nhất thư kích tầm bắn đạt 19 20 mét, vi quân Mỹ sử thượng xác nhận thư kích nhân số ghi lại tối cao giả.”

Nghe được này một chuỗi con số, Matthew tương đương giật mình, này căn bản không phải một danh binh lính bình thường có thể làm đến .

19 20 mét, nói lên không xa, nhưng chơi qua thương đều biết, muốn tại xa như vậy trên cự ly bắn trúng một người có bao nhiêu khó.

“Kia vài đều là chuyện quá khứ .” Chris - Kyle có vẻ rất bình tĩnh,“Ta đã xuất ngũ .”

Matthew cũng không nghĩ đến, có thể ở Neborah xạ kích câu lạc bộ bên trong, nhìn thấy như vậy một vị tay súng bắn tỉa.

Tại Neborah tiếp đón dưới, Matthew cùng Chris - Kyle cùng hắn cùng nhau rời đi trường bắn, đi bên cạnh một gian phòng nghỉ, Chris - Kyle không giống rất nhiều trên chiến trường lui xuống đến lão binh như vậy, bởi vì chiến tranh tâm lý thương tích mà không muốn cùng người trao đổi, ngược lại phi thường hay nói.

Đương Matthew hảo kỳ hỏi khi, Chris - Kyle cũng nói đơn giản dưới trên chiến trường tình huống.

Một vị phái trú Iraq gần mười năm sĩ quan trưởng, bắn chết qua hơn 200 người tay súng bắn tỉa, trải qua có thể dùng Truyền Kỳ đến hình dung.

Về phần hắn thương dưới có phải hay không oan hồn, Matthew căn bản không để ý, chịu khổ chịu khó Iraq nhân dân cùng hắn cũng không có quan hệ.

Ngược lại là này Chris - Kyle gợi lên hắn hứng thú.

Một phương diện là đến từ Neborah mà nói.

“Chris hiện tại xuất ngũ , tính toán mở một nhà công ty.” Neborah tựa hồ rất cảm thấy hứng thú,“Nguyên bản là tưởng khai tại Texas Houston hoặc là Dallas, chúng ta nhận thức sau, ta chuyên môn mời hắn đến Los Angeles làm khảo sát.”

Matthew hỏi Chris - Kyle,“Ngươi tính toán khai phương diện nào công ty?”

“Cùng quân đội hợp tác.” Chris - Kyle hiển nhiên đã có kế hoạch,“Chuyên môn cung cấp quân sự cùng chấp pháp hình tay súng bắn tỉa huấn luyện.”

Hắn cười cười, nói,“Nghiệp vụ phương diện ta đã xử lý hảo quan hệ.”

“Thế nào?” Neborah dứt khoát trực tiếp hỏi,“Có hứng thú sao, Matthew?”

Đối với Neborah, Matthew là tin được , nghĩ nghĩ, nói,“Chris, ta đối với ngươi chuẩn bị làm này nghề cũng không lý giải, có thể đơn giản giới thiệu một chút sao?”

Chris - Kyle không có miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt, ngược lại trầm mặc một hồi, nói,“Ta chuẩn bị chi tiết bản kế hoạch, bất quá lần này không có mang đến, ngày sau ta giao cho Neborah, khiến Neborah chuyển giao cho ngươi.”

Matthew gật gật đầu, hắn có thể nhìn ra được đến, Neborah lần này ước hắn, là vì đầu tư sự tình.

Mắt thấy Chris - Kyle không có nói không, Matthew ngược lại cảm giác việc này tương đối đáng tin.

Neborah thuận miệng còn nói thêm,“Matthew, nếu không phải ta tại Texas vừa tiến hành một hạng đầu tư, tài chính tương đối khẩn trương, ta mới sẽ không tìm ngươi.”

“Công ty tính toán đặt ở nơi nào?” Matthew trực tiếp hỏi,“Cần bao nhiêu tài chính?”

Chris - Kyle hồi đáp,“Ban đầu ta là tính toán đem công ty khai tại Texas, sau này gặp Neborah, hơn nữa của ta rất nhiều chiến hữu trước mắt cũng tại nam California mấy cái căn cứ quân sự phục dịch, ta tính toán tại Los Angeles tuyển một thích hợp địa điểm.”

“Tài chính không cần đặc biệt nhiều.” Neborah nói tiếp nói,“Matthew, ngươi cùng ta phần mình bỏ vốn hai trăm vạn dollar, đại khái các chiếm 30% cổ phần. Chris bỏ vốn một trăm vạn dollar, cộng thêm nhân mạch của hắn mạng lưới quan hệ cùng chuyên nghiệp kỹ thuật năng lực, chiếm 40% cổ phần.”

Matthew không có nói tiếp.

Neborah tiếp tục nói,“Trên cơ bản là như thế này, cụ thể tình huống, chờ ngươi xác định đầu tư, chúng ta lại tế đàm.”

“Như vậy đi.” Matthew nhìn nhìn Chris - Kyle, lại nhìn nhìn Neborah, nói,“Ta trước xem dưới bản kế hoạch.”

Hắn tin được Neborah, lại đối Chris - Kyle có điều giữ lại, lại càng sẽ không ngốc hồ hồ lần đầu tiên gặp mặt liền xác định đầu tư đối phương, dù cho hai trăm vạn dollar với hắn mà nói không tính cái gì, lại cũng không phải gió to thổi đến.

Có vài lời vẫn là muốn nói ở phía trước,“Ta sẽ để người đánh giá lần này đầu tư, đánh giá phía trước ta không thể cho các ngươi bất cứ cam đoan.”

Chris - Kyle gật đầu nói,“Không thành vấn đề.”

Lúc trước Neborah nói có thể tìm đến Matthew - Horner hợp tác, hắn lập tức đến Los Angeles, kia đoạn bắn nhau video hắn xem qua, vừa rồi cũng tự mình cảm thụ qua Matthew - Horner tay, vị này là thật có thực chiến năng lực.

Như vậy một vị ngôi sao cấp bậc tuyển thủ, cho dù là cùng quân đội hợp tác, dùng hảo mà nói cũng có thể đạt được càng nhiều nghiệp vụ.

Matthew không nói thêm gì, bao gồm Neborah theo như lời cổ phần tỉ lệ, nếu thật đầu tư, cổ phần chiếm so khẳng định muốn một lần nữa đàm, bây giờ còn không có đánh giá, việc này không cần sốt ruột.

Nói xong về đầu tư sự, song phương đề tài dần dần chuyển dời đến mặt khác phương diện, Matthew đối Chris - Kyle cảm thấy hứng thú một phương diện khác, chính là hắn gần như Truyền Kỳ trải qua.

Như vậy một vị tay súng bắn tỉa, phóng nhãn toàn thế giới phỏng chừng đều tìm không ra mấy cái đến.

Mặc kệ có phải hay không giết người Ma Vương, Chris - Kyle trải qua đều có đủ không thể phục chế tính.

“Chris.” Matthew tìm đến một cơ hội, nói,“Ngươi này mười năm trải qua không giống bình thường, không nghĩ tới dùng một loại đặc thù phương thức ghi xuống tới sao?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 786: Ra Tự Truyện

Nghe được Matthew mà nói, Chris - Kyle không quá minh bạch, hỏi,“Dùng đặc thù phương thức ghi xuống đến?”

Matthew nói thẳng,“Ngươi có thể xuất bản tự truyện.”

Neborah căn bản không cần Matthew nhắc nhở, lập tức phối hợp nói,“Đúng vậy ! danh nhân không phải đều thích ra tự truyện sao? Chuyện của ngươi Lầu Năm Góc cũng không xếp vào cơ mật, như vậy Truyền Kỳ trải qua, không ra thư rất đáng tiếc .”

Chris - Kyle không phải ngu ngốc, bằng không cũng sẽ không xuất ngũ sau nghĩ đến mở công ty, ra tự truyện xác thật là rất nhiều danh nhân lựa chọn, thậm chí không phải danh nhân cũng không trọng yếu, hắn liền xem qua một quyển lên núi đam mê giả tự truyện, đối phương lên núi khi bị thạch đầu kẹt cánh tay vây ở hạp cốc trong, cuối cùng vì sinh tồn không thể không chính mình dùng đao cụt tay cầu sinh, sau này chẳng những còn sống, kỳ lạ trải qua còn đưa tới hàng loạt truyền thông phóng viên phỏng vấn, hai năm nay cũng đẩy ra tự truyện, lượng bán nghe nói vô cùng tốt, nháy mắt trở thành danh nhân, có thể nói danh lợi song thu.

Từ trong quân xuất ngũ, hắn tất yếu phải vi tương lai suy xét, chung quy xuất ngũ vì chính là gia đình, khẳng định muốn vi gia nhân tranh thủ tốt nhất sinh hoạt điều kiện.

Làm công ty ích lợi trong ngắn hạn không rõ ràng, ra tự truyện có lẽ là một con đường?

“Ta luôn luôn không nghĩ tới muốn ra thư.” Chris - Kyle đối với này kế hoạch ngoại sự tình cũng không lý giải,“Cũng chưa làm qua phương diện này chuẩn bị.”

Matthew lập tức cười nói,“Đây chính là đề nghị, ngươi có thể suy xét một chút.”

Neborah phối hợp nói,“Chris, ta cảm giác ngươi rất có tất yếu chăm chú suy xét một chút này đề nghị, ngươi xem kia vài danh nhân, đầu tiên là ra tự truyện, đẳng tự truyện có nhất định lực ảnh hưởng, lại đem tự truyện bản quyền bán cho Hollywood, khiến chính mình trở thành toàn mĩ nổi tiếng danh nhân.”

Chris - Kyle là bách chiến dư sinh lão binh, cứ việc phi thường động tâm, trên mặt lại không có biến hóa, chỉ là cười nói,“Này xác thật là rất tốt đề nghị.”

Neborah chỉ chỉ Matthew bên này, còn nói thêm,“Có Matthew tại, chỉ cần tự truyện xuất bản , còn sầu điện ảnh bản quyền không bán được sao?”

Chris - Kyle nhẹ nhàng gật đầu,“Ta sẽ chăm chú suy xét.”

Đây không phải có lệ, mà là thật phát hiện đây là một điều không sai đường, bất quá cần trở về cùng thê tử thương lượng một chút.

Matthew lúc này còn nói thêm,“Ngươi muốn có phương diện này tính toán, ta có thể giúp ngươi giới thiệu người đại diện cùng nhà xuất bản, ta cùng một ít nhà xuất bản có nghiệp vụ lui tới.”

“Có thể biết được của ngươi liên hệ phương thức sao?” Chris - Kyle gãi đầu hỏi.

“Đương nhiên.” Matthew nhanh chóng tìm ra một tấm danh thiếp, đưa cho Chris - Kyle,“Đây là của ta tư nhân liên hệ phương thức, thỉnh đừng truyền ra ngoài.”

Lập tức, hắn lại muốn Chris - Kyle liên hệ phương thức.

Matthew, Neborah cùng Chris - Kyle hàn huyên ước chừng nửa buổi sáng, mặt sau lại cùng nhau ăn cơm trưa, đối với hợp tác đều ôm có rất lớn hi vọng.

Chris - Kyle dẫn đầu rời đi, Neborah chuyên môn để người đưa hắn về khách sạn.

“Ngươi cảm giác thế nào?”

Súng ống câu lạc bộ phòng khách bên trong, Neborah chỉ câu lạc bộ đại môn bên kia hỏi,“Ta tìm này nhân không sai đi?”

Matthew cười cười, nói thẳng,“Phi thường có giá trị.”

“Ta tại Texas nghe nói hắn muốn làm xạ kích công ty, chuyên môn tìm người đem ta giới thiệu cho hắn.” Neborah đối với lần này khả năng đầu tư giống như rất vừa lòng,“Ta cảm giác đây là một lần cơ hội tốt, hai trăm vạn dollar đầu tư, tương lai bốn năm năm khả năng đổi về vài lần hồi báo.”

Nói tới đây, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì,“Với ngươi nói này đó để làm gì, liền tính có thể có bốn năm lần lợi nhuận, đối với ngươi tới nói cũng có thể có thể vô.”

Matthew lại xòe tay nói,“Ta rất thiếu tiền a !”

“Đi ! một bên đi !” Neborah chủy hắn một quyền đầu,“Thiếu tại ta nơi này khóc than.”

Matthew không lại nói đùa, nghiêm túc nói,“Thực ra Chris - Kyle lớn nhất giá trị không phải hắn muốn khai công ty, mà là hắn làm tay súng bắn tỉa trải qua.”

“Ân?” Neborah không rõ Matthew ý tứ,“Lời này nói như thế nào?”

Matthew dứt khoát nói thẳng,“Ngươi không cảm thấy Chris - Kyle trải qua đặc biệt thích hợp cải biên thành điện ảnh sao?”

Neborah bừng tỉnh đại ngộ,“Cho nên ngươi mới cổ động hắn ra tự truyện?”

“Đúng vậy.” Matthew cũng không phủ nhận, nhẹ nhàng gật đầu,“Từ ngươi giới thiệu Chris - Kyle trải qua khi, ta liền lưu tâm , cho nên mặt sau ta mới hỏi hỏi hắn tại Iraq tình huống, giống hắn như vậy trải qua, ra tự truyện mà nói hẳn là có thị trường.”

Neborah gãi gãi mũi,“Ngươi có kế hoạch?”

Matthew lắc đầu,“Ta chính là vừa nghĩ đến, nơi nào sẽ có kế hoạch.” Hắn dặn dò Neborah,“Chuyện này đừng đối người khác nói.”

Hắn có thể nhìn ra được đến, Neborah thực ra không đem Chris - Kyle trở thành bằng hữu, chính là nhìn trúng này xuất ngũ đại binh có giá trị.

Có lẽ Chris - Kyle tại trong quân đội cùng trên chiến trường phi thường lợi hại, nhưng đặt ở này thương nghiệp xã hội bên trong, so với Neborah vẫn là kém xa, chỉ có thể nói là kẻ mới vào nghề.

Rất nhiều đại binh, xuất ngũ thường thường đều sẽ cùng xã hội tách rời, thường xuyên cần nửa năm thậm chí càng dài thích ứng thời gian.

“Yên tâm.” Neborah miệng vẫn là rất nghiêm , bằng không Matthew cũng sẽ không đối với hắn nói rõ, hắn thành khẩn hứa hẹn nói,“Ta sẽ bảo mật.”

Matthew khoát tay, nói,“Ngày sau lại trò chuyện, ta đi trước.”

Nếu không phải ý thức được Chris - Kyle này đoạn trải qua khả năng đối với hắn có giá trị, hắn cũng sẽ không cùng Chris - Kyle hợp tác đầu tư.

Kế tiếp, liền xem Chris - Kyle có nguyện ý hay không ra tự truyện .

Tuy rằng Hollywood tại đương sự không đồng ý dưới tình huống, cũng có thể quay chụp tự truyện tính chất điện ảnh, loại tình huống này cũng không hiếm thấy, nhưng thiếu đương sự gật đầu, hậu kỳ khẳng định sẽ có rất nhiều phiền toái.

Thực ra từ Neborah giới thiệu Chris - Kyle kia đáng sợ chiến tích khởi, Matthew liền tồn phương diện này tâm tư, bởi vì hắn nghĩ tới từng xem qua một bộ về tay súng bắn tỉa điện ảnh, lúc ấy nhìn xem không cẩn thận, bởi vì đoạn thời gian đó đại nhiệt, chính là đại khái nhìn một lần, phim giảng thuật là một tay súng bắn tỉa tại Iraq tác chiến cố sự, cái kia tay súng bắn tỉa chiến tích liền phi thường điên cuồng.

Nam chính danh tự có phải hay không Chris - Kyle hắn nhớ không rõ , chung quy lúc ấy chỉ là đại khái nhìn một lần, trừ mở đầu tay súng bắn tỉa xử lý lấy bom phụ nữ cùng nhi đồng, mặt khác tình tiết sớm đều quên sạch sẽ .

Buổi sáng thời điểm, Chris - Kyle cũng đại khái đề một câu, lần đầu tiên thư kích mục tiêu là một nữ tử cùng nhi đồng, đối phương cầm trong tay lựu đạn chính tiếp cận Mĩ quốc hải quân Lục Chiến đội binh lính, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, hắn nổ súng đem đánh gục.

Đây không phải trùng hợp.

Đương nhiên, Matthew cũng không thể hoàn toàn xác định.

Có thể nhìn thấy kia bộ tay súng bắn tỉa phim, vẫn là đạo bản trên trang web bởi vì này bộ phim chú ý độ cao, đặc biệt mở một kinh điển tay súng bắn tỉa điện ảnh hợp tập chuyên mục.

Cái kia chuyên mục còn giống như có thuyết pháp, nói đây là ít có thành công tay súng bắn tỉa điện ảnh.

Cụ thể là cái gì tình huống, Matthew cũng không nhớ rõ , chung quy năm đó là đi tải xuống đạo bản điện ảnh, ai không có việc gì sẽ nhớ trên trang web loạn thất bát tao giới thiệu linh tinh .

Bất quá, Hollywood ít có tay súng bắn tỉa điện ảnh phi thường thành công ví dụ, năm gần đây tối nổi danh hai bộ tay súng bắn tỉa điện ảnh, vô luận là [ Enemy at the Gates ], vẫn là [ Shooter ], danh tiếng cùng thương nghiệp biểu hiện đều thực bình thường.

Trở về trên xe, Matthew lại nghĩ tới một ít, giống như này bộ phim gọi [ American Sniper ], hẳn là tên này không sai.

Quân nhân nhân vật vẫn là phi thường thích hợp hắn , lấy hắn trải qua, biểu diễn quân nhân nhân vật tuyệt đối là thêm điểm hạng.

Hiện tại hắn biểu diễn loại này thiết huyết chân nam nhân, phỏng chừng thị trường phá lệ mua trướng.

Nói lên, Mexico đám buôn lậu thuốc phiện kia trường đấu súng, cũng khiến hắn lấy được ích không phải là ít, chỉ là đổi thành ai đều không tưởng lại có một lần, thật sự là rất nguy hiểm .

Hiện tại thị trường mua trướng, cơ hồ là hắn lấy mệnh đổi về đến.

Tương lai thời gian rất lâu, thương nghiệp điện ảnh một khối lớn bản đồ, sẽ bị siêu cấp anh hùng điện ảnh chiếm cứ, tuy rằng Matthew bản thân không tính toán biểu diễn siêu cấp anh hùng điện ảnh, nhưng hắn đã từ giữa lấy đến một miếng bánh ngọt, không tính toán lấy diễn viên thân phận đi siêu cấp anh hùng điện ảnh trung dính líu.

Như vậy, kế tiếp lựa chọn liền sẽ rất trọng yếu.

Cứ việc sản xuất cùng đầu tư phương diện có chút thành tích, Matthew lại không tính toán như vậy buông tay diễn viên thân phận, siêu cấp ngôi sao diễn viên là hắn sự nghiệp cơ sở, tốt nhất mỗi năm đều có thể có một bộ hắn diễn viên chính điện ảnh công chiếu.

Bằng không, lấy Hollywood đổi mới tốc độ, hắn rất nhanh liền sẽ giống lấy đến Oscar tốt nhất nữ chính sau Julia - Roberts như vậy quá hạn.

Này cũng không phải là Matthew muốn nhìn đến cục diện.

Mỗi một bộ thích hợp hắn điện ảnh, đều là một trọng yếu kỳ ngộ.

Quay chụp hoàn [ Inception ], Matthew cùng Christopher - Nolan từng có trao đổi, vị này Anh quốc đạo diễn muốn tiếp tục cùng hắn hợp tác, bất quá Nolan theo sau muốn quay chụp [ Dark Knight Rises ], tạm thời không có khác kế hoạch.

Này bộ Batman điện ảnh, Matthew không có chen một chân tính toán, Christopher - Nolan cũng không mời qua hắn, chung quy không có thích hợp nhân vật.

Chẳng lẽ muốn khiến hắn đi biểu diễn Bane? Trừ phi Bane thành công kích sát Batman, trở thành cuối cùng người thắng, bằng không tuyệt không khả năng.

Thật muốn khiến Bane xử lý Batman, phỏng chừng Warner Bros cùng DC truyện tranh cao tầng có thể cầm dao lên cửa đem Christopher - Nolan xử lý.

Matthew ở đây trong lúc này, sẽ không gián đoạn diễn viên sự nghiệp, trừ tiếp tục quay chụp [ Fast and Furious ] series tục tác ngoài, này bộ về tay súng bắn tỉa phim cũng khả năng là không sai lựa chọn.

Hắn tại trên màn ảnh đại sát tứ phương, người xem xa xa còn chưa tới chán ghét tình cảnh, ngược lại tại đấu súng sự kiện sau càng được hoan nghênh.

Đại khái là Matthew cùng Neborah kẻ xướng người họa mà nói khởi tác dụng, vỏn vẹn qua hai ngày, Chris - Kyle liền bấm gọi Matthew điện thoại, tỏ vẻ nguyện ý liền tự thân trải qua, ra một quyển tự truyện tính chất thư.

Này không thể nghi ngờ là tin tức tốt.

Matthew lập tức khiến Helen - Hermann liên hệ Chris - Kyle, Thiên Sứ trù tính công ty kì hạ có chuyên môn xử lý phương diện này người đại diện, Helen - Hermann cùng chuyên nghiệp người đại diện cùng Chris - Kyle nói chuyện một lần, liền ý thức được trong đó tồn tại cự đại giá trị, bắt đầu khẩn cấp vận tác.

Cùng lúc đó, Matthew cũng để người đi đánh giá Chris - Kyle gây dựng sự nghiệp kế hoạch, chỉ cần có lợi nhuận tiềm lực, vì tương lai suy xét, hắn cũng sẽ lựa chọn đầu tư.

Theo sau, Matthew hội hợp [ bộ đội đặc chủng ] kịch tổ, bắt đầu vì này bộ phim công chiếu làm chuẩn bị.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 787: Thích Thú

Bởi [ Fast and Furious 4] thành công, Paramount ảnh nghiệp cùng Hasbro tại tuyên truyền [ G.I. Joe: Rise of Cobra ] khi, tham khảo Disney rất nhiều thực hiện, đem này bộ phim chặt chẽ cùng Matthew trói cùng một chỗ, lợi dụng lúc trước đấu súng sự kiện, tiếp tục đại tố văn chương.

Tuy rằng tin tức đều có thời hiệu tính, này khó tránh khỏi cho người hâm lại cảm giác, nhưng Matthew đánh bại ba danh khủng bố phần tử biểu hiện, thật sự quá mức kinh người, tại Paramount ảnh nghiệp cố ý tạo thế dưới, kia vài video lại chen lên youtube cùng mặt khác trang web nhiệt bá hàng ngũ.

[ G.I. Joe: Rise of Cobra ] trung nhân vật phản diện chính là khủng bố phần tử, Matthew chống lại khủng bố phần tử, có thể nói xem điểm nhiều nhiều.

Theo Matthew chính thức tiến vào kịch tổ, toàn lực phối hợp Paramount ảnh nghiệp tuyên truyền tạo thế, một loạt thông cáo hoạt động cũng kéo ra mở màn.

Toàn bộ kịch tổ chủ sáng nhân viên chuyên môn đuổi tới bang Maryland, hàng không Andrew không quân căn cứ, ở trong này vi quân nhân cùng với bọn họ người nhà cử hành một hồi [ G.I. Joe: Rise of Cobra ] đặc biệt chiếu phim, hơn nữa tại phần đông truyền thông trước màn ảnh, Matthew, Sienna - Miller cùng Karolína Kurková đặc biệt an ủi Iraq cùng Afghanistan trong chiến tranh thụ thương người bị thương.

Lần này hoạt động, cũng khiến Matthew có một phát hiện, hắn tại trong quân đội phi thường được hoan nghênh.

Dùng tìm hắn muốn kí tên một đại binh lời đến nói, bọn họ cho rằng phim trung Matthew chuyên nghiệp tố dưỡng đặc biệt cường, vô luận là nổ súng, vẫn là chiến thuật động tác, đều có quân nhân bóng dáng, mà không giống mặt khác Hollywood ngôi sao như vậy nghiệp dư.

Lại chính là Sienna - Miller, vị này Anh quốc diễn viên phi thường thân dân, cùng cao lãnh Karolína Kurková hình thành đối lập rõ ràng.

Đêm đó vào ở không quân căn cứ phụ cận một nhà khách sạn khi, Matthew lại đem Karolína - Kurková gọi đến trong phòng của mình,[ G.I. Joe: Rise of Cobra ] phát hành sắp tới, hắn cùng Karolína Kurková ước định cũng nhanh đến thời hạn.

Ngày hôm sau rời đi bang Maryland thời điểm, Karolína Kurková chuyên môn lên Matthew xe, tựa hồ muốn cùng hắn nói chuyện.

“Phim sắp phát hành .” Karolína Kurková nhìn ngoài cửa sổ xe rút lui kiến trúc, nhẹ giọng nói,“Chúng ta ước định cũng muốn đến kỳ .”

Matthew nói thẳng,“Ta người này rất giảng danh dự, nói được thì làm được.”

Hắn giúp Karolína - Kurková lấy đến nữ lang tóc đỏ này một nhân vật, Karolína - Kurková tại phim trước lúc công chiếu tùy gọi tùy đến, song phương đều tuân thủ hứa hẹn.

Karolína Kurková mím môi, nói,“Matthew, ta không có câu oán hận.” Nàng cường điệu nói,“Thật !”

“Chúng ta là công bình giao dịch.” Matthew nhàn nhạt nói.

“Ân.” Karolína - Kurková nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói,“Ta không muốn khiến người khác biết này mấy.”

Matthew nắm lên tay nàng,“Chúng ta không phải kết giao một đoạn thời gian sao?”

Karolína - Kurková vội vội vàng vàng gật đầu,“Chúng ta chính thức kết giao một đoạn thời gian, sau đó phát hiện không thích hợp, lại tách ra.”

Matthew không khỏi cười lên,“KK, ta càng ngày càng thích ngươi .”

Này thuận miệng nói ra lời, nghe vào Karolína Kurková lỗ tai bên trong lại không như vậy, nàng quay đầu nhìn chằm chằm Matthew, nói,“Ngươi muốn thích mà nói, chúng ta có thể chính thức kết giao.”

Matthew vỗ vỗ tay nàng,“KK, chúc sự nghiệp của ngươi càng ngày càng thuận lợi.”

Đừng đùa, cùng Karolína Kurková kết giao? Đừng nói hắn hiện tại không nghĩ tới tìm bạn gái, liền tính là muốn tìm, cũng sẽ không tìm Karolína Kurková.

Karolína Kurková minh bạch lời này ý tứ, trầm mặc một hồi, vừa chính là tưởng thăm dò một chút, có thể hay không đem Matthew câu đến tay, vạn nhất có thể thành mà nói, đó chính là danh lợi song thu a.

Không được mà nói, có thể tiếp tục đương chất lượng tốt hộ khách.

Cho nên, Karolína Kurková còn nói thêm,“Ngươi có của ta điện thoại, liền tính điện ảnh công chiếu , có cần cũng có thể đánh ta điện thoại.”

Matthew nhìn Karolína Kurková liếc nhìn, thử hỏi,“Vẫn là giống hiện tại như vậy?”

“Ta......” Karolína Kurková nghĩ nghĩ tìm từ,“Ta cuối cùng muốn thích hợp thu lấy một điểm phí đi đường cùng tinh thần an ủi kim đi?”

Nghe nói như thế, Matthew minh bạch Karolína Kurková ý tứ, tùy tiện đáp một câu,“Có cần mà nói, ta sẽ đánh ngươi điện thoại.”

Phỏng chừng về sau đều sẽ không lại đánh Karolína - Kurková điện thoại .

Lại nói, lấy hắn hiện tại thân gia địa vị, cần một lần tính tiêu phí một trăm vạn dollar đi tìm nữ nhân? Kia cũng quá thấp cấp, rất không có trình độ .

Kịch tổ đến Andrew không quân căn cứ an ủi, quân Mỹ cũng rất phối hợp, này bộ phim vốn là có Lầu Năm Góc phương diện tham dự, quân đội người phát ngôn tại một lần thông lệ truyền thông hội thượng, cũng chuyên môn nói tới [ G.I. Joe: Rise of Cobra ].

“Trong phim Matthew - Horner xuyên qua chiến đấu trang phục chính là gia tốc khôi giáp, xuyên về sau liền có thể chạy siêu mau, nhảy được siêu cao, có thể cho nhân lấy khi tốc 50 đến 60 dặm Anh tốc độ bôn chạy, hơn nữa phi thường kiên cố, có thể đụng xuyên tường bích.” Lầu Năm Góc tin tức người phát ngôn nói như vậy,“Ta xem trong phim khái niệm gia tốc khôi giáp, thực ra quân đội cũng tại nghiên phát tương tự khôi giáp, có thể giúp binh lính chạy càng nhanh, hơn nữa có chống đạn tác dụng.”

Quân đội phát ra tiếng, khiến phim chiếm được phần đông quân mê chú ý, tương lai phái tác chiến vũ khí cũng là vô cùng tốt tuyên truyền mánh lới.

Paramount ảnh nghiệp cũng nhân thể tại tuyên truyền trong liệt ra [ G.I. Joe: Rise of Cobra ] tứ đại xem điểm, lấy hấp dẫn càng nhiều fan điện ảnh chú ý.

Đệ nhất đại xem điểm đương nhiên là Matthew, đây là phim lớn nhất tuyên truyền tư bản, Paramount ảnh nghiệp đánh ra khẩu hiệu là: Xem Matthew - Horner như thế nào tại trên màn ảnh lớn đối phó khủng bố phần tử !

Này rõ ràng cùng đoạn thời gian trước đấu súng sự kiện tương đối ứng.

Tiếp theo, đạo diễn Stephen - Sommers cũng có qua huy hoàng,“[ xác ướp ] series đạo diễn Stephen - Sommers ngóc đầu trở lại” Liền trở thành đệ nhị đại xem điểm.

Sau đó, chính là vũ khí , đệ tam đại xem điểm vi “Tương lai phái vũ khí tổng động viên.”

Thứ bốn đại xem điểm lại vẫn cùng vũ khí có liên quan -- Nano trùng bom ăn luôn Eiffel Thiết Tháp.

Điểm này bị thụ fan điện ảnh chú ý, cũng là phía trước công bố trong trailer kinh người nhất một đoạn: Một đoàn nồng đậm lục vụ đại khẩu “Ăn luôn” Eiffel Thiết Tháp !

Tại Paramount ảnh nghiệp tuyên truyền trung, đây là uy lực viễn siêu vũ khí hạt nhân bom !

Kịch tổ trở lại Los Angeles, Matthew đi đến [ Los Angeles thời báo ] ban biên tập, chuyên môn tiếp nhận một lần phỏng vấn.

Phỏng vấn không chỉ sẽ ở trên báo chí đăng, đồng thời tại trên trang chính thức lấy video cùng văn tự hai loại phương thức đối ngoại trực tiếp.

“Nghe nói quay chụp phía trước, bao gồm ngươi ở bên trong sở hữu chủ yếu diễn viên đều tiếp nhận vũ khí huấn luyện?” Một vị tóc vàng nữ phóng viên hỏi,“Hơn nữa huấn luyện thời điểm dùng dĩ nhiên là thực đạn?”

Matthew gật gật đầu, hồi đáp,“Chúng ta tất yếu biết thực đạn xạ kích cảm giác là cái gì, bao gồm xạ kích sức giật cùng chân chính tiếng súng, tất yếu học được như thế nào trang viên đạn, như thế nào sử dụng vũ khí, như thế nào đem vũ khí giao trả cho đạo cụ sư. Này hết thảy đều rất trọng yếu.”

Nói tới đây, hắn nở nụ cười,“Này bộ phim rất nhiều quân nhân cũng thích, ta không hi vọng vừa xuất ngũ quân nhân nhìn bộ điện ảnh này nói:‘Hắn chỉ là diễn viên’ ta hi vọng bọn họ nhìn sẽ nói:‘Người này thật sự rất biết dùng vũ khí’.”

Trên thực tế, tại Andrew không quân căn cứ, này bộ phim chiếm được kia vài quân nhân người xem nhất trí tán thành.

Tóc vàng nữ phóng viên tiếp lại hỏi,“Quay chụp khi, nhìn thấy ngươi so người khác càng sẽ dùng thương, khác diễn viên nói qua cái gì sao?”

“Không có.” Matthew nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Bọn họ cũng đều biết ta thường xuyên đi trường bắn huấn luyện, cho nên cho rằng dùng ta thương càng tốt rất bình thường.”

Loại này ánh tiền phỏng vấn cơ hồ không có cái gì đặc biệt , nữ phóng viên lại hỏi,“Ngươi vẫn chụp nhiếp động tác phim, có phải hay không thực thích cảnh hành động?”

Matthew nói thẳng,“Cảnh hành động khiến ta thích thú ở trong đó, thân thể là ta cùng thế giới câu thông phương thức, có lẽ có nhân sẽ nói ta thô tục, nhưng ta chính là thích.”

Có lẽ vẫn đều là phi thường dung tục nhân quan hệ, thân thể phương diện câu thông so với tinh thần trên trình tự trao đổi, càng có thể khiến hắn hưởng thụ.

Không chỉ là Matthew, kịch tổ mặt khác chủ sáng nhân viên cũng phân phân nhận đi lên truyền thông, cố gắng vi sắp phát hành phim tạo thế.

Tỷ như Sienna - Miller chuyên môn vi [ELLE] tạp chí quay chụp một tổ thấp thân tả chân, còn tại phỏng vấn trung công bố, quay chụp khi một hồi bạo tạc hí, thiếu chút nữa thiêu nàng bộ ngực.

Mà nàng nhận Vanity Fair phỏng vấn khi, làm như có thật đánh giá bao gồm Matthew, Tom - Cruise, Johnny - Depp cùng Leonardo - DiCaprio ở bên trong Hollywood đương hồng các nam tinh, cuối cùng độ cao tán dương Matthew tối có nam tính mị lực.

Nhận TMZ thăm hỏi khi, nàng tỏ vẻ cùng Matthew từng có phi thường mĩ diệu ngắn ngủi kết giao, giữa hai người cảm tình bùng nổ ngắn ngủi mà lại cực nóng, khiến nàng chung thân khó quên.

Rất rõ ràng, Sienna - Miller cũng là tại mượn điện ảnh cùng Matthew tuyên truyền chính mình.

Mặt khác, đạo diễn Stephen - Sommers cũng tiếp nhận Hollywood Reporter phỏng vấn, đối với này vài năm trải qua có chút cảm khái, cho rằng tại Hollywood quay chụp thương nghiệp đại chế tác giống như là ở trên vách núi xiếc đi dây, bất quá cùng Matthew hợp tác, giống như cột lên dây thừng bảo hiểm.

Tuyên truyền trong lúc này, Matthew còn tham dự [ Transformers 2] lễ công chiếu lần đầu, hắn cùng Spielberg cùng Michael Bay hợp tác qua [ Transformers ] đệ nhất bộ.

Này bộ đồng dạng đến từ Hasbro phim một khi phát hành, bị bình luận điện ảnh nhân châm chọc khiêu khích, lấy Roger Ebert cầm đầu một đám bình luận điện ảnh nhân, phảng phất dựng đứng bình luận điện ảnh giới chính trị chính xác -- tất yếu cấp này series kém bình !

[ Transformers 2] tại bình luận điện ảnh nhân một mảnh chửi rủa trung, bán ra trên ức dollar tuần đầu box office.

Paramount ảnh nghiệp cũng bắt đầu mượn này series nhiệt độ, vi hai tuần sau phát hành [ bộ đội đặc chủng ] tạo thế.

So với tháng sáu trung phát hành [ Transformers ],[ bộ đội đặc chủng ] Independence Day lịch phát hành càng tốt, Paramount ảnh nghiệp cùng Hasbro đối với này bộ phim ký thác kỳ vọng cao.

Tháng bảy đến phía trước, Matthew cố ý cấp Brad - Pitt cùng Natalie - Portman phát lần đầu mời, hắn nhận Natalie - Portman mời, tham dự Cloud Atlas lễ công chiếu lần đầu, dựa theo nghiệp nội bất thành văn lệ thường, Natalie - Portman cũng nên nhận hắn mời.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 788: Tra Nam Xứng Tra Nữ

Los Angeles rạp El Capitan tiền náo nhiệt phi phàm, đi qua thảm đỏ sau, kịch tổ chủ sáng nhân viên tụ tập cùng một chỗ chụp ảnh chung, Matthew tay trái ôm Sienna - Milla, bên phải kề bên Karolína Kurková, nhìn qua để người cực kỳ hâm mộ.

Hiện trường truyền thông phóng viên, màn ảnh cơ bản đều tụ tập tại ba người bọn họ trên người.

Matthew cùng Sienna - Miller cùng Karolína Kurková đều từng truyền chuyện xấu, thậm chí cẩu tử chụp xuống qua bọn họ cộng đồng ra vào khách sạn, việc này sớm liền không phải tin tức .

Truyền thông cùng đại chúng sớm đã thành thói quen.

Karolína Kurková phía trước tại phỏng vấn khu, bị phóng viên hỏi cùng cùng Matthew quan hệ, liền nói như thế,“Ta là độc thân, Matthew cũng là độc thân, vì sao ta không thể theo đuổi chính mình hạnh phúc? Toàn xã hội đều tại đề xướng nam nữ bình quyền, vì sao nữ tính không thể giống nam tính như vậy theo đuổi hạnh phúc?”

Hôm nay nữ quyền vận động bồng bột phát triển,“Hạnh phúc” Cũng là nam nữ bình quyền biểu hiện.

Thực ra truyền thông đối với Matthew bạn gái chú ý độ gần nhất hai năm nay hơi có hạ xuống, chung quy đổi quá nhanh quá thường xuyên , bất quá trừ chỉ trích hắn hoa tâm ngoài, không có nhân phê bình hắn không tôn trọng nữ tính linh tinh .

Nhất chủ yếu là, kia vài cùng Matthew từng có chuyện xấu nữ model cùng nữ diễn viên, liền việc này nhận phỏng vấn khi, bao giờ cũng là một bộ hưởng thụ bộ dáng, đại nói đặc nói Matthew hảo nói.

Phương diện này sinh hoạt cá nhân, Matthew vẫn rộng mở tại truyền thông trước mặt, cùng hắn cùng một chỗ qua nữ nhân đều là ngươi tình ta nguyện, ai cũng chưa từng bắt buộc ai.

Thậm chí, giống Scarlett Johansson cùng Jessica - Alba đẳng rất nhiều tính cách phóng khoáng nữ diễn viên, còn đối truyền thông công khai đàm luận qua một ít chi tiết, cho rằng Matthew là tối lý tính một đêm tình đối tượng, chẳng những trời sinh tiền vốn hùng hậu, lái xe kỹ thuật càng là cao siêu, ngôn ngữ gian bao giờ cũng là mang theo nhàn nhạt lưu luyến.

Truyền thông cùng công chúng cũng dần dần đem Matthew cùng Leonardo - DiCaprio tôn sùng là Hollywood hai đại hoa tâm tình nhân.

Nhưng cùng Matthew bất đồng, kia vài cùng Leonardo - DiCaprio kết giao qua nữ nhân, chia tay sau bao giờ cũng là oán giận Leonardo - DiCaprio kia phương diện năng lực không được, nói hắn xem được mà không dùng được.

Gần nhất, còn có một siêu mẫu không chỉ nói hắn không còn dùng được, còn nói Tiểu Lý bắt đầu không trông được.

Matthew thủy chung đều cho rằng, Leonardo - DiCaprio hẳn là cùng Kate - Winslet đàm một hồi giống như Jack cùng Rose bang oanh oanh liệt liệt luyến ái.

Rose như thế nào có thể nhìn Jack không ngừng đổi bạn gái? Jack như thế nào có thể trơ mắt nhìn Rose thường xuyên ly hôn đâu?

Hai người kia hẳn là ghé vào cùng nhau, cho nhau thương tổn a !

Matthew mãn đầu miên man suy nghĩ đi vào rạp El Capitan, không biết vì sao, trong đầu lóe qua kia thủ “Matthew chi ca”, dựa theo hắn đối đãi Leonardo - DiCaprio cùng Kate - Winslet lý luận, hắn cùng với Taylor - Swift có phải hay không cũng có thể gom thành một đôi?

Leonardo - DiCaprio cùng Kate - Winslet là “You. Fat,I.Fat”, hắn cùng Taylor - Swift còn lại là tra nam phối tra nữ......

Đương hoa hoa công tử gặp gỡ hoa hoa công chúa, từ đây thiên lôi câu động Địa Hỏa? Không đúng, hẳn là sừ hòa gặp gỡ giữa trưa a.

Taylor - Swift chuyên môn cho hắn viết một thủ “Matthew chi ca”, hắn nên như thế nào hồi báo? Vạn dặm Giang Lăng có vẻ không đủ đi? Chẳng lẽ muốn ức lý Giang Lăng?

Khiến hắn tính tính đây là bao nhiêu lần......

Matthew toán học không tốt lắm, trong lòng còn tại tính toán thời điểm, Helen - Hermann thanh âm bỗng nhiên truyền tới,“Ngươi nghĩ gì đâu? Đi đường đều có thể thất thần.”

Nghe nói như thế, Matthew nháy mắt phục hồi tinh thần, mắt nhìn từ phía sau theo kịp Helen - Hermann, thuận miệng xả một câu,“Rất kỳ quái, giống như không thấy được Natalie - Portman cùng Brad - Pitt.”

“Bọn họ hẳn là không có tới.” Helen - Hermann đi theo Matthew bên cạnh, cùng nhau triều phòng khách quý đi,“Cloud Atlas box office thảm đạm, phỏng chừng bọn họ không tâm tình nhận ngươi mời.”

Matthew nhún nhún vai,“Nhưng ta tiếp nhận Natalie - Portman mời.”

Helen - Hermann không để ý tới Matthew mà nói, ngược lại nói,“Không nghĩ tới, của ngươi phán đoán trở thành sự thật , Wachowski tỷ đệ tân phim thật box office thất bại.”

“Hiện tại điện ảnh thị trường tình thế rất rõ ràng.” Matthew bắt chước nàng bình thản giọng điệu, nói,“Càng phức tạp càng tối nghĩa điện ảnh tao ngộ sẽ càng thảm, Cloud Atlas có lẽ là hảo cố sự, nhưng Wachowski tỷ đệ kể chuyện xưa phương thức có vấn đề.”

Helen - Hermann khẽ nhíu mày, bỗng nhiên nói,“Ta có điểm lo lắng [ Inception ].”

Matthew khoát tay,“Christopher - Nolan so Wachowski tỷ đệ thanh tỉnh nhiều, ta cùng Nolan từng có đủ nhiều trao đổi, hắn không chỉ một lần nói qua,[ Inception ] nhìn như phức tạp, thực ra người xem xem minh bạch rất đan, vì phòng ngừa người xem mơ hồ, hắn tại mỗi một tầng mộng cảnh trong, đều sử dụng hoàn toàn bất đồng cảnh tượng.”

Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu, còn nói thêm,“Hi vọng này bộ [ bộ đội đặc chủng ] cũng có thể thành công.”

Matthew cười cười,“Có lẽ so ra kém [ Fast and Furious 4], Bắc Mĩ box office vượt qua sản xuất phí tổn hẳn là không khó.”

Thẳng thắn giảng, người xem đối với đấu súng sự kiện chú ý độ, đã bị [ Fast and Furious 4] tiêu hao mất hơn phân nửa, còn có bao nhiêu có thể kéo dài đến [ G.I. Joe: Rise of Cobra ] thượng rất khó nói.

Bất quá, lấy hắn hôm nay box office kêu gọi lực, lại thêm món đồ chơi bản thân phấn ti cơ sở, box office khẳng định không kém .

Rất nhiều thời điểm, Hollywood ngôi sao box office kêu gọi lực rất không phân rõ phải trái, giống như là phía trước Tom - Cruise cùng Will - Smith, biểu diễn điện ảnh tổng có thể thành công.

Này cùng bọn họ lựa chọn hạng mục có quan hệ, cũng cùng người xem đối với bọn họ yêu thích có liên quan.

Matthew cảm giác, hiện tại giai đoạn này, người xem còn xa không có đến chán ghét hắn này khuôn mặt tình cảnh.

Chung quanh không ai, Helen - Hermann hạ giọng nói,“Amanda khiến ta với ngươi nói một tiếng, nàng tìm người tiếp xúc Bob - Weinstein , bất quá cẩn thận khởi kiến, tạm thời còn chưa tìm hiểu hắn đối Harvey - Weinstein chân thật thái độ.”

Matthew gật gật đầu, đồng dạng hạ giọng,“Việc này không vội được.”

Mặc kệ nói như thế nào, đối phương tại Hollywood kinh doanh hơn hai mươi năm, nói thâm căn cố đế cũng không quá phận.

Loại sự tình này, không phát động thì thôi, phát động liền muốn khiến đối phương không có lại phiên thân cơ hội.

“Chúng ta còn cần một đáng tin phóng viên.” Matthew bình tĩnh nói,“Elena - Boyar ngược lại là đáng tin, nhưng thủ hạ của nàng không hẳn đáng tin.”

Helen - Hermann nghĩ nghĩ,“Tạm thời không có thích hợp nhân tuyển.”

Hai người lúc này đi tới khách quý phòng nghỉ cửa, ăn ý đồng thời ngậm miệng, không lại đàm vừa sự tình.

Hôm nay thảm đỏ bắt đầu thời gian tương đối sớm, hiện tại cự ly chiếu phim còn có đoạn thời gian, Matthew cũng tại phòng nghỉ bên trong chuyển chuyển, riêng cảm tạ một ít lại đây giúp đỡ giữ thể diện ngôi sao.

Hollywood đại khái đều là như vậy, ngươi giúp đỡ ta lễ công chiếu lần đầu, quay đầu ta cũng sẽ hoàn trở về.

Giống Natalie - Portman cái loại này từ chối mời không đến , liền không rất chú ý .

Nhưng Matthew có thể lý giải, chung quy đảm nhiệm nữ chính phim tao ngộ một hồi box office thảm án nha.

Natalie - Portman danh tự ở trong đầu lóe qua, Matthew bỗng nhiên nhớ tới Rachel - Weisz, ngày đó nàng rõ ràng nghe hiểu hắn nhắc nhở, không biết hay không sẽ làm dự phòng?

Hi vọng thụ thương nhân sẽ không là Rachel - Weisz.

Gần nhất trong khoảng thời gian này hắn lại cẩn thận hồi tưởng qua, xác định không có lầm,[ thiên nga đen ] nữ chính chính là Natalie - Portman, trong đó có hay không Rachel - Weisz hắn cũng không biết, chung quy loại này điện ảnh không phải hắn đồ ăn, hoàn toàn liền không xem qua.

Nếu không phải Natalie - Portman dựa vào này bộ phim lấy đến Oscar tốt nhất nữ chính, hắn liên này bộ phim e sẽ không biết.

Tại khách quý phòng nghỉ dạo qua một vòng, Matthew thấy được một vừa nhận thức không lâu nhân, vội vàng tìm qua.

“Hải, Chris.” Matthew nhìn có chút không quá thích ứng Chris - Kyle, hỏi,“Cảm giác thế nào?”

Chris - Kyle trước khách khí một câu,“Cám ơn ngươi mời, Matthew.” Tiếp hắn gãi gãi đầu,“Lần đầu tiên trải qua trường hợp này.”

“Neborah đâu?” Matthew chuyên môn mời Chris - Kyle cùng Neborah tới tham gia lễ công chiếu lần đầu,“Hắn đi nơi nào ?”

Chris - Kyle chỉ chỉ phòng nghỉ cửa,“Cùng một nữ hài đi ra ngoài.”

Matthew đại khái đoán được Neborah đi nơi nào , có lẽ là nhận đến hắn ảnh hưởng, này vài năm Neborah cũng thường xuyên đổi mới bạn gái, hắn có to lớn dáng người, lại thêm xa xỉ thân gia, thông đồng tiểu minh tinh độ khó cũng không lớn.

So với hắn cùng Neborah, có gia có thất Chris - Kyle ở phương diện này là hảo nam nhân, Matthew chủ động chuyển đề tài,“Tự truyện sự tình thế nào ?”

Nhắc tới tự truyện, Chris - Kyle nói nhiều lên,“Ta đã cùng Thiên Sứ trù tính công ty ký kết trù tính hiệp ước, công ty giới thiệu ba vị tự truyện tác gia cho ta, ta cảm giác trong đó một cũng không tệ lắm, kế tiếp muốn cùng hắn xác định hợp đồng, sau đó ta muốn cùng hắn trao đổi.”

Hắn khẽ nhíu mày,“Ta có điểm lo lắng ta làm không tốt.”

Matthew suy nghĩ một chút, nói,“Chris, ngươi chỉ cần làm tốt một giảng thuật giả, còn lại công tác, chuyên nghiệp sự giao cho chuyên nghiệp người đi xử lý.”

“Ân.” Chris - Kyle đối Matthew ấn tượng vẫn không sai,“Đây là một hảo biện pháp.”

“Đừng lo lắng.” Matthew trấn an nói.

Vừa rời đi quân đội tiến vào xã hội, Chris - Kyle cần thích ứng thời gian còn rất dài.

Chris - Kyle còn nói thêm,“Hiện tại cần bận rộn công ty trù bị, còn muốn chuẩn bị tự truyện, so tại Iraq còn bận rộn.” Hắn nhìn Matthew liếc nhìn,“Tự truyện phỏng chừng muốn đến sang năm mới có thể hoàn thành.”

Matthew cười cười, nói,“Không cần sốt ruột, công tác từng bước một đến.” Nói tới đây, hắn nhớ tới một sự kiện,“Về đầu tư sự, của ta đoàn đội đã đánh giá khảo sát qua, nhanh nhất cuối tháng liền sẽ với ngươi cùng Neborah liền đầu tư tiến hành bàn bạc.”

“Hảo a !” Chris - Kyle có điểm hưng phấn,“Hi vọng chúng ta có thể đạt thành hợp tác.”

Matthew nhìn nhìn đồng hồ, thời gian chênh lệch không nhiều , chủ động mời nói,“Đi thôi, chúng ta tiến phòng chiếu phim, hi vọng có một ngày ngươi cũng có thể xuất hiện ở trên màn ảnh.”

Phòng khách quý nội nhân lục tục đi vào phòng chiếu, có Hasbro đồng khoản món đồ chơi cải biên mà đến [ G.I. Joe: Rise of Cobra ] chính thức phát hành !

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 789: Tặng Nữ Chính Lại Thêm Lão Công

Trong màn đêm Beverly Hills dị thường im lặng, Nam Sơn trên dốc trong một tòa nhà, Angelina - Jolie đem bọn nhỏ dỗ ngủ, xuống lầu đi đến phòng khách, phát hiện phòng khách trống rỗng không một người, phía trước còn ở nơi này Brad - Pitt không biết đi nơi nào.

Vây quanh phòng khách dạo qua một vòng, nàng hướng tới bên trái hành lang đi, nhìn thấy gia đình cửa quán bar quả nhiên mở ra, ẩn ẩn còn có rót rượu thanh âm truyền đến.

Angelina - Jolie nhớ tới Brad - Pitt gần nhất thường xuyên mượn rượu kiêu sầu, phóng nhẹ cước bộ, chậm rãi đi qua.

Đi đến tửu ba cửa, nàng hướng bên trong nhìn lại, Brad - Pitt chính đưa lưng về cửa, ngồi ở phía nam cửa sổ trước mặt uống rượu giải sầu, tựa hồ nhìn phía nam sinh khó chịu?

Đây là làm sao? Angelina - Jolie đầu tiên là nghi hoặc, tiếp liền tưởng minh bạch , mấy ngày này Brad - Pitt thường xuyên đề cập Matthew - Horner tên này.

Đêm nay, Matthew - Horner diễn viên chính tân phim [ G.I. Joe: Rise of Cobra ] chẳng phải chính là tại phía nam rạp El Capitan lần đầu sao? Tính tính thời gian, chiếu phim hẳn là tiến vào kết thúc giai đoạn đi?

Angelina - Jolie nhìn thấy Brad - Pitt đem một ly Whisky uống một hơi cạn sạch, không khỏi khẽ lắc đầu, từ Cloud Atlas thất bại, Pitt say rượu càng ngày càng lợi hại , như vậy đi xuống khẳng định sẽ nguy cập đến thân thể thậm chí tiền đồ......

Nhớ tới Cloud Atlas cái kia hạng mục, nàng ở trong lòng thở dài, Brad - Pitt dùng hết thủ đoạn, từ Matthew - Horner trong tay cướp được này hạng mục, kết quả đâu? Nhớ ngày đó, nàng liền khuyên qua Brad - Pitt, Brad - Pitt lại nghe không đi vào, hắn thủy chung không rõ một đạo lý, đồng dạng một bộ phim, do Matthew - Horner diễn viên chính cùng do Brad - Pitt diễn viên chính có thể bình thường sao?

Hắn căn bản chính là trung Natalie - Portman độc !

Natalie - Portman cái kia đồ đê tiện, không hổ là trong giới tâm cơ sâu nhất nữ nhân.

Angelina - Jolie phi thường hoài nghi, Brad - Pitt cùng Natalie - Portman đã có vượt qua hợp tác giả quan hệ .

Hai người kia tự cho là thông minh? Chẳng lẽ nàng liền ngốc? Chẳng lẽ Matthew - Horner cũng ngốc?

Di động đột nhiên vang lên, Angelina - Jolie cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào , đột nhiên triệt thoái phía sau một bước, trốn ở tửu ba cửa bên cạnh, dựa ở trên vách tường, nghe được bên trong Brad - Pitt chuyển được điện thoại.

“Cái gì? Cliff, chúng ta lúc trước nói thực minh bạch !” Brad - Pitt thanh âm không tính lớn, lại đủ để cho Angelina - Jolie nghe rõ,“Ta từ các ngươi ngân hàng vay tiền, sau đó đợi Cloud Atlas box office chia đến sau, lại trả lại vay tiền ! đúng vậy, Cloud Atlas box office không cao, nhưng ngươi đừng quên , ta còn có [ dị tinh chiến trường ], này bộ phim đại bán mà nói, lợi nhuận đủ để trả đủ các ngươi sở hữu vay tiền !”

Angelina - Jolie tựa vào trên tường, một câu cũng không có nói, tuy rằng cùng Brad - Pitt kinh tế phương diện là hoàn toàn độc lập , nhưng cũng không ý nghĩa nàng không lý giải Brad - Pitt bên kia tài vụ trạng huống.

Cloud Atlas này hạng mục chế tác phí tổn cao tới 1 ức 2000 vạn dollar, Brad - Pitt đem B kế hoạch cùng hắn cá nhân tuyệt đại bộ phận vốn lưu động đều đầu nhập vào, James - Aniston cái kia kỹ nữ rời khỏi sau, Brad - Pitt cơ hồ hoàn toàn kiềm giữ B kế hoạch cổ phần,B kế hoạch tiền thực ra cũng chính là hắn tiền.

Vì dung tư, Brad - Pitt còn lấy B kế hoạch cổ quyền làm cầm cố, từ ngân hàng vay tiền, nguyên bản kế hoạch là Cloud Atlas box office một phần trướng, liền có thể còn thượng ngân hàng vay tiền......

Hiện tại nha, trả khoản vay là không cần suy nghĩ, Brad - Pitt chính mình đầu nhập vốn lưu động có thể thu hồi bao nhiêu đều là vấn đề.

May mắn lúc trước liền cùng Brad - Pitt nói rõ tài vụ độc lập, bằng không cùng hắn vào này hố to, chính mình này điểm tài sản còn không rất nhanh liền bồi sạch?

Phía trước Angelina - Jolie cũng không cảm giác, hiện tại xem ra, Brad - Pitt rất xúc động , quá vội vã khôi phục danh khí cùng địa vị, liên tiếp đầu tư hai bộ nhất tuyến đại chế tác.

Một bộ Cloud Atlas sản xuất phí tổn 1 ức 2000 vạn dollar, một bộ [ dị tinh chiến trường ] sản xuất phí tổn 2 ức 5000 vạn dollar.

Một bước này bước thật sự là quá lớn.

Người sau mặc dù có Disney ảnh nghiệp hợp tác đầu tư, nhưng B kế hoạch gánh vác dự toán cũng tiếp cận hai ức dollar, dù cho ngoại lai đầu tư giải quyết một bộ phận, nhưng còn có hơn một ức dollar chủ yếu là B kế hoạch cùng Brad - Pitt cá nhân gom góp .

Cụ thể mượn tiền bao nhiêu tiền, Angelina - Jolie cũng không quá rõ ràng, nhưng có một số việc lại biết một ít, tỷ như B kế hoạch cổ phần tại Cloud Atlas hạng mục bên trên đã cầm cố vay tiền, không thể lấy B kế hoạch tài sản vay tiền dưới tình huống, Brad - Pitt lấy cá nhân danh nghĩa cùng tài sản cố định làm cầm cố, trù tính đến [ dị tinh chiến trường ] hạng mục bộ phận mượn tiền.

Angelina - Jolie nghĩ đến đây, im lặng cả kinh,[ dị tinh chiến trường ] thành công còn dễ nói, hết thảy đều có thể đi vào quỹ đạo, nếu là thất bại đâu?

Kia đối với Brad - Pitt đến nói không khác một hồi siêu cấp cơn lốc như vậy tai nạn.

Xấu nhất tình huống là cái gì? Angelina - Jolie bỗng nhiên ra một thân mồ hôi lạnh, rất đáng sợ.

Tửu ba trung gọi điện thoại thanh âm ngừng lại, nàng thò đầu nhìn thoáng qua, không khỏi mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy Brad - Pitt buông xuống di động, mở ra một phóng rượu chiếc hộp, từ giữa lấy ra giấy thiếc cùng một trang màu trắng bột phấn tiểu túi nilon......

Làm từng kẻ nghiện thuốc, Angelina - Jolie đối với này những lại quen thuộc bất quá .

Nguyên lai không chỉ là say rượu, đã bắt đầu hít thuốc phiện , vì sao? Trốn tránh thất bại hiện thực? Nhưng hạng mục là ngươi từ Matthew - Horner trong tay ngạnh sinh sinh đoạt đến , xuống tay cướp thời điểm không nghĩ tới khả năng sẽ thất bại? Không suy xét qua thất bại hậu quả sao?

Angelina - Jolie lại nhìn thoáng qua, Brad - Pitt mũi đã đến gần trên giấy thiếc.

Trong nhà có một say rượu thành nghiện cùng hít thuốc phiện thành nghiện nhân, bọn nhỏ nên làm cái gì bây giờ? Làm cho bọn họ ở loại này hoàn cảnh trung trưởng thành?

Angelina - Jolie thủy chung không có đi vào, chỉ là dựa ở trên vách tường, suy xét hồi lâu, quyết định đẳng [ dị tinh chiến trường ] phát hành sau lại nói.

Có lẽ này bộ phim thành công , liền có thể thay đổi hết thảy đâu?

Nàng xoay người, chậm rãi hướng tới phòng khách bên kia đi, tiến vào phòng khách sau, theo bản năng nhìn phía nam liếc nhìn, cứ việc trừ tối đen bầu trời đêm, cái gì cũng nhìn không tới, lại biết gọi là Matthew - Horner khốn kiếp, đang tại Hollywood địa khu rạp El Capitan làm lần đầu.

Chỉ cần không xuất hiện đạn hạt nhân tập kích linh tinh ngoài ý muốn tình huống, kia bộ thủ ánh phim khẳng định sẽ đạt được thành công.

Năm đó tiểu tài xế, đã biến thành Hollywood một phương đại lão, ngay cả nàng đều không dám dễ dàng trêu chọc.

Thứ bảy dương quang giống như qua lại như vậy xán lạn, New York mùa hạ đồng dạng sáng sủa.

Manhattan thứ sáu đại đạo, Natalie - Portman ra một gian quán cà phê, đối một để râu trung niên nam nhân phất phất tay,“Tái kiến, Darren, chúng ta lại liên hệ.”

Nhìn thấy Darren - Aronofsky cười đối với nàng phất tay, Natalie - Portman lúc này mới lên xe, lại một lần đối Darren - Aronofsky phất tay, đối trù tính công ty phái tới tài xế nói,“Hồi trưởng đảo.”

Dọc theo đường đi, trên mặt nàng thủy chung mang theo nhàn nhạt tươi cười, tựa hồ gặp đặc biệt vui vẻ sự.

Xe tiến vào trưởng đảo, Natalie - Portman nhìn thấy ven đường một cự đại trên biển quảng cáo [ G.I. Joe: Rise of Cobra ] áp phích, chuyên môn phân phó tài xế,“Đi ngang qua tiệm bán báo đình một chút.”

“Là.” Tài xế cung kính đáp.

Natalie - Portman nhìn ngoài cửa sổ xe, nhớ lại cùng Darren - Aronofsky lần này gặp mặt.

Rachel - Weisz lần đầu thượng rõ ràng đáp ứng muốn vì nàng dẫn tiến Darren - Aronofsky, không nghĩ tới sau này bao giờ cũng là tìm các loại lấy cớ thôi ủy, này Anh quốc nữ nhân, cho rằng không có nàng, chính mình liền liên hệ không được Darren - Aronofsky sao?

Lần này ước gặp Darren - Aronofsky, Natalie - Portman phi thường hài lòng, đối Darren - Aronofsky thử, so dự đoán kết quả còn muốn hảo !

Khóe miệng nàng gợi lên vẻ tươi cười, Hollywood này mấy nam nhân, đều cùng Matthew - Horner không kém là bao nhiêu, nhìn thấy nữ nhân liền lộn xộn tâm tư.

Rachel - Weisz còn thành khẩn hứa hẹn nói Darren - Aronofsky có bao nhiêu yêu nàng, còn say mê tại hạnh phúc trung cấp Darren - Aronofsky sinh hài tử, kết quả đâu? Nàng chỉ là thoáng ám chỉ một chút, Darren - Aronofsky liền làm ra tương ứng đáp lại, hận không thể hôm nay liền đem nàng đem thượng thủ.

Nàng đương nhiên không có như vậy ngốc, muốn tiếp cận nàng, Darren - Aronofsky muốn xuất ra điểm hữu dụng gì đó đến.

Kế tiếp nhất định phải khống chế tốt tiết tấu, vừa phải treo Darren - Aronofsky, lại không thể khiến hắn chạy, liền tính khiến hắn đắc thủ, cũng muốn đợi nàng xác định lấy đến Darren - Aronofsky hạng mục sau.

Natalie - Portman mở ra túi công văn mắt nhìn,[ thiên nga đen ] kịch bản liền tại bên trong nằm, đây là phía trước Rachel - Weisz giao cho nàng, Rachel - Weisz cho nàng xem này kịch bản, đơn giản chính là muốn cho nàng biểu diễn nữ phụ, vi Rachel - Weisz đáp hí.

Vì người đáp hí, nơi nào cùng trực tiếp cướp đến nhân vật chính tới thống khoái?

Rachel - Weisz tìm tới nàng, có tính hay không đưa một nữ chính lại đáp một lão công?

Natalie - Portman trong mắt đều là đắc ý, luận lên tính toán nhân, trong giới này mấy nữ diễn viên, có mấy cái so được với nàng?

Ô tô đột nhiên dừng lại, Natalie - Portman nhìn thấy tiệm bán báo, vội vàng đẩy cửa xuống xe, mua một phần mới nhất [ New York thời báo ], lên xe sau trực tiếp tìm đến phụ bản, lấy ra trong đó giải trí bản khối, nhanh chóng xem một chút.

Nàng muốn nhìn đến gì đó phi thường dễ khiến người khác chú ý, liền tại giải trí bản đầu bản đầu đề thượng !

Chỉ nhìn một cái, Natalie - Portman trong mắt đắc ý liền biến mất vô tung vô ảnh, giải trí bản đầu bản đầu đề thượng lấy gia hắc cơ bản viết: Matthew - Horner tân phim lại lấy được thành công,[ bộ đội đặc chủng ] thứ sáu lần đầu đại bán 3380 vạn dollar !

Trong nháy mắt, nàng cảm xúc liền bình tĩnh xuống dưới.

“Lại thành công ?” Natalie - Portman thì thào nói nhỏ,“Lại muốn box office đại bán? Matthew - Horner a......”

Giờ khắc này, nàng là thật hối hận , nếu không cùng Brad - Pitt hợp tác, mà là bảo trì sơ tâm cùng Matthew - Horner hợp tác, về phần giống như bây giờ sao?

Nàng tại thương nghiệp trên đường liên tiếp chạm bích, Matthew - Horner lại lần lượt thành công......

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 790: Quán Quân Rớt Từ Trên Trời Xuống

Bắc Mĩ ngày đầu 3380 vạn dollar box office so ra kém [ Fast and Furious 4], lại cũng xem như thành công, Matthew được đến này một số liệu, cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, năm nay do hắn diễn viên chính hai bộ đại chế tác, tối thiểu sẽ không xuất hiện box office thảm án, đối lập Cloud Atlas thảm đạm, hắn tuyệt đối là người may mắn.

Ngày đầu công chiếu qua đi, hắn chuyên môn để người thống kê một chút hiện tại rạp chiếu phim số liệu, Cloud Atlas tỷ suất chiếu phim sớm hàng đến 5% trở xuống, đại bộ phận phòng chiếu chỉ là xuất phát từ hiệp nghị quan hệ, mỗi ngày bài một hồi làm theo phép, trước mắt cao cư tỷ suất chiếu phim tiền ba vị trước sau là [ G.I. Joe: Rise of Cobra ],[ Transformers 2: Đọa lạc Kim Cương báo thù ] cùng [ Ice Age 3: Khủng long bình minh ].

Tân phát hành [ Ice Age 3] làm một bộ phim hoạt hình, tỷ suất chiếu phim rõ ràng so hai bộ chân nhân điện ảnh thấp một mảng lớn.

Tuy rằng là cùng cuối tuần phát hành, nhưng Paramount ảnh nghiệp chưa từng có đem [ Ice Age 3] xem như đối thủ, cũng không ai cho rằng mấy con động vật sẽ là Matthew diễn viên chính điện ảnh đối thủ.

Huống hồ này bộ phim đặc điểm phi thường đột xuất: Chân đạp Eiffel, thủ kình USA.

Ngày xưa món đồ chơi tinh nhuệ trọng trang ra trận, trên màn ảnh sớm liền thủng lỗ chỗ quốc tế đại đô thị chạy không thoát tao ương vận mệnh.

Đối với quen thuộc Hollywood điện ảnh nhóm người xem đến nói, bí mật bộ đội đặc chủng sớm liền không hiếm lạ, khủng bố phần tử tàn sát bừa bãi thành chuyện thường, nhiều năm trước đứng đầu trang bị cùng kỹ năng đặc biệt cũng không tránh khỏi có chút quá hạn, muốn tưởng lớn tiếng dọa người, không điểm khác dạng mánh lới không được.

Nếu nói [ Transformers ] series còn có thể từ biến hình thượng hạ công phu, khinh khoa học viễn tưởng mà trọng động tác [ bộ đội đặc chủng ], quang mô hình thêm đặc hiệu tuyệt đối không đủ thi thố tài năng.

Vì thế, trừ gián đoạn cắm vào hiện nay thế giới thế cục, gia tăng kịch tình chân thật cảm, chính tà giằng co song phương đều đi lên bề ngoài hiệp hội lộ tuyến.

Matthew, Sienna - Miller cùng Karolína - Kurková tam đại nhân vật chính, tướng mạo điều kiện tương đương xuất chúng.

Một phương diện khác, làm toàn cầu số một số hai món đồ chơi chế tạo thương Hasbro công ty, không lại thỏa mãn với bang người khác trao quyền món đồ chơi làm áo gả, dã tâm bừng bừng muốn chuyển hình vi đa phương tiện giải trí nhà máy, dựa vào nhà mình phẩm bài màn ảnh mở rộng.

Cùng Paramount ảnh nghiệp hợp tác có thể nói cường cường liên thủ, nay hạ đệ nhất cự phiến [ Transformers 2] ngang trời giết ra, cuồng tảo box office. Bên này kim chúc chiến sĩ còn tại liều mạng châm ngòi thổi gió,[ bộ đội đặc chủng ] các đại binh dĩ nhiên tại Matthew dẫn dắt dưới, bắt đầu điên cuồng chiếm trước thị trường.

Làm Hasbro kì hạ vương bài tuyển thủ,[ bộ đội đặc chủng ] hai mươi bảy năm trước một khi lộ diện liền thịnh hành Âu Mĩ, chẳng những rất nhanh trở thành phần đông món đồ chơi doanh nghiệp tranh nhau bắt chước đối tượng, càng phát triển tấn mãnh, thế lực vắt ngang qua truyện tranh, hoạt hình đẳng các lĩnh vực, tích cóp đại lượng fan.

Này mấy cũng vi [ G.I. Joe: Rise of Cobra ] ngày đầu box office thành công đặt cơ sở.

Trên thực tế, nếu không phải chính trị Iraq chiến tranh cùng Afghanistan chiến tranh chịu chỉ trích, toàn cầu phản chiến tiếng gầm tăng vọt, này bộ phim box office khả năng sẽ càng cao.

Đương nhiên, giống loại này soái ca, mĩ nữ, bạo tạc cùng đặc hiệu một đều không thiếu kỳ nghỉ hè đại chế tác, bản thân liền tại fan điện ảnh bên trong phi thường được hoan nghênh.

Thứ bảy buổi chiều, Matthew làm xong một hồi mở rộng sau, chiếm được phim mới nhất danh tiếng thống kê số liệu.

[ bộ đội đặc chủng ] chiếu phim đến hiện tại,idb trên có 14000 nhiều danh người xem chấm điểm, chia đều được điểm 78 phân, Yahoo giải trí thượng ngũ gia truyền thông truyền thông cấp ra “b” Đến “” Bất đồng cho điểm.

Bất quá, lạn cà chua danh tiếng như cũ không tốt, này gia chuyên môn thống kê bình luận điện ảnh nhân cho điểm trên trang web,[ bộ đội đặc chủng ] lại bị dấu hiệu là nát rữa, mới mẻ độ chỉ có 56%, nhưng do phổ thông fan điện ảnh bỏ phiếu mà đến, đại biểu người xem muốn nhìn bỏng chỉ số lại cao tới 95%.

Matthew diễn viên chính phim tại kinh lịch qua [ Fast and Furious 4] ngắn ngủi lạn cà chua mới mẻ sau, tiếp tục hướng tới bình luận điện ảnh danh tiếng không tốt, người xem phản ứng nhiệt liệt trên đường bôn chạy, đại hữu vừa đi không còn hồi xu thế.

Trực tiếp đến từ cụm rạp người xem ie&bp;re thống kê phương diện,[ bộ đội đặc chủng ] danh tiếng cực tốt,ie&bp;re hiện trường điều tra 3560 danh người xem, chia đều chấm điểm là “”, tổng hợp đánh giá cao tới 85 phân.

Mặt khác,ie&bp;re cũng làm ra dự trắc, cho rằng [ bộ đội đặc chủng ] Bắc Mĩ cuối tuần đầu box office không có khả năng qua ức, Bắc Mĩ cuối cùng box office có hi vọng trùng kích 3 ức dollar đại quan.

Này mấy không thể nghi ngờ đều là tin tức tốt.

Paramount ảnh nghiệp phương diện cũng tại toàn lực phát động truyền thông, vi [ bộ đội đặc chủng ] xây dựng càng tốt danh tiếng, đặc biệt là tại trên mạng xã hội, nơi nơi đều có thể nhìn thấy này bộ phim hảo bình.

“Phim vừa mở màn liền dùng một đoạn dài đến 10 phút đột kích đại chiến đem người xem chấn ngốc, kế tiếp khốc huyễn trang giáp, chiến đấu cơ liên tiếp lên sân, này mấy lên trời xuống đất không gì không làm được đại gia hỏa nhìn xem người xem hô to đã nghiền.120 phút phim trung, có hai phần ba màn ảnh đều tại bày ra giao phong trường hợp, kỹ năng đặc biệt hình ảnh ùn ùn.”

“Trường hợp hỏa bạo nhất thích đến cùng ! phim này vì người xem thưởng thức Hollywood động tác thủ pháp cung cấp một trạm thức phục vụ, nói cách khác bất luận ngươi thích nào chủng loại hình động tác trường hợp, tại phim bên trong đều có thể tìm đến, từ thiên mã hành không tinh tế đại chiến, đến khói thuốc súng tràn ngập hà thương thực chiến, từ cứng rắn kiều cứng rắn mã vũ khí lạnh quyết đấu, đến Matthew - Horner cùng Jason - Statham gần người vật lộn, thậm chí còn có hai dáng người kình bạo mĩ nữ chùy đập đánh khiến ngươi đẹp mắt.”

Muốn một bộ phim đại bán, khẳng định muốn dùng sức thổi phồng, không chỉ là Paramount ảnh nghiệp, Matthew phương diện này cũng tại làm cùng loại công tác.

Vì tuyên truyền [ bộ đội đặc chủng ], hắn bên này lặng lẽ chảy ra mạng internet thổi phồng, thậm chí không tiếc đạp lên [ Transformers ] thượng vị.

So với Hasbro cùng Paramount ảnh nghiệp, Matthew nhưng không có ngộ thương đội bạn lo lắng.

“So [ Transformers ]1 cùng 2 cộng lại còn muốn hảo -- đây là xem xong [ G.I. Joe: Rise of Cobra ] sau ta thu hoạch lớn nhất kinh hỉ, vốn tưởng rằng chỉ là nhất phủng nhàm chán kỹ năng đặc biệt ＋ cẩu huyết kịch tư tưởng thành thấp kém bỏng, nhưng tại đạo diễn Sommers tỉ mỉ tạo ra dưới,[ bộ đội đặc chủng ] lấy tinh chuẩn tiết tấu, Matthew - Horner đắp nặn lập thể nhân vật, xảo diệu hồi hộp cùng vi tục tập dự thiết bao phục -- đương nhiên, còn không thể thiếu làm người ta hoa cả mắt thị giác kích thích -- hoàn thành một bộ có thể nói sách giáo khoa thức kiệt tác.”

Này bộ phim thành công hay không, không chỉ là quan hệ đến Matthew một người, làm tam đại diễn viên chính chi nhất Karolína - Kurková cũng dị thường quan tâm, nàng trả giá rất nhiều mới lấy đến nữ lang tóc đỏ nhân vật này, đã ảm đạm tinh đồ có thể hay không tái hiện sinh kế, liền xem này bộ [ G.I. Joe: Rise of Cobra ] phản ứng .

Chủ nhật buổi tối, Karolína - Kurková vẫn không có ngủ, ngao đến đêm khuya mười hai giờ qua đi, một lần lại một lần đổi mới trang web, chờ đợi mới nhất box office báo tường ra lô.

Rốt cuộc, tiếp cận rạng sáng 1h thời điểm, nàng xem đến bffiej trên trang web mới nhất thống kê số liệu.

Trang web trang đầu bên phải thống kê lan trung, liệt ra vừa qua này cuối tuần box office xếp hạng tại tiền ba vị phim tên phim cùng bước đầu thống kê ra box office số liệu.

Xếp hạng tại đệ nhất vị chính là [ G.I. Joe: Rise of Cobra ] !

Cuối tuần đầu ba ngày, này bộ phim từ Bắc Mĩ 4200 nhiều gia rạp chiếu phim bên trong hào thủ 8670 vạn dollar, không có bất cứ hồi hộp hàng không Bắc Mĩ box office bảng xếp hạng quán quân !

Xếp hạng tại vị thứ hai [ Ice Age 3: Khủng long bình minh ], này bộ phim hoạt hình chỉ lấy đến 4000 vạn dollar xuất đầu tuần đầu box office.

Bất quá Karolína - Kurková nghe Matthew nói qua, hoạt hình điện ảnh đi được đều là trường kỳ chiếu phim lộ tuyến, cuối cùng box office cũng không tất sẽ thấp.

Box office bảng vị thứ ba là [ Transformers 2: Đọa lạc Kim Cương báo thù ], này bộ phim tiến vào thứ ba cuối tuần, lấy xuống 2841 vạn dollar, Bắc Mĩ box office dĩ nhiên bước qua hai ức dollar cửa.

Nhìn thấy này mấy thống kê số liệu, Karolína - Kurková yên lòng, tắm rửa chuẩn bị đi ngủ một giấc, còn chưa tiến vào phòng tắm, xa tại New York người đại diện đột nhiên đánh tới điện thoại.

“kk, nói cho ngươi một tin tức tốt.” Người đại diện trong lời tất cả đều là hưng phấn,“Vừa rồi Victoria bí mật vận doanh tổng giám đánh cho ta điện thoại.”

Nghe được người đại diện nói như vậy, Karolína - Kurková trừng lớn ánh mắt,“Nàng nói cái gì?”

Người đại diện lập tức tại điện thoại bên trong nói,“Nàng khiến ta hỏi một chút ngươi, năm nay có hứng thú đi Victoria's Secret fashion show sao?”

Cứ việc đoán được khả năng là như vậy tin tức, Karolína - Kurková vẫn là cấp bách hô hấp lên, xác nhận nói,“Ngươi không có nghe sai?”

“Tuyệt đối sẽ không sai.” Người đại diện phi thường xác định,“Victoria bí mật tưởng mời ngươi tham gia năm nay Victoria's Secret fashion show.”

Karolína - Kurková bình phục một chút cấp bách hô hấp, hỏi,“Ta muốn tham gia sao?”

Người đại diện ở trong điện thoại thanh âm đột nhiên đề cao,“Đi a ! vì sao không đi?” Nàng tựa hồ sợ Karolína - Kurková hành động theo cảm tính, khuyên giải nói,“kk, đây không phải mang thù thời điểm, chờ ngươi khôi phục danh khí, hoàn toàn có thể lại cùng duy mật phương diện đàm điều kiện, hiện tại hồi duy mật là lựa chọn tốt nhất.”

Karolína - Kurková bao nhiêu có điểm chần chờ,“Ta liền cảm giác không cam tâm.”

“[ bộ đội đặc chủng ] đại bán, khiến ngươi danh khí đại trướng.” Người đại diện tiếp tục ở trong điện thoại nói,“Chúng ta hiện tại làm hai tay chuẩn bị, một là cùng duy mật đánh hảo quan hệ, tranh thủ trở về VS Thiên Sứ; Hai là ngươi tiếp tục tại điện ảnh phương diện phát triển, Matthew - Horner rất mấu chốt !”

Karolína - Kurková không nói gì, lần này có thể một lần nữa quật khởi, thật mượn dùng Matthew - Horner aura.

“Ta được đến tin tức, Hasbro cùng Paramount ảnh nghiệp kế hoạch quay chụp [ bộ đội đặc chủng ] tục tập.” Người đại diện ở trong điện thoại dặn dò nói,“Ngươi cùng Matthew - Horner đánh hảo quan hệ, tranh thủ có thể khiến nữ lang tóc đỏ tiếp tục tại tục tập trung xuất hiện, này đối với ngươi người mẫu sự nghiệp phi thường có chỗ tốt.”

“Ta......” Karolína - Kurková đột nhiên nghẹn lời.

Đây không phải khiến nàng tiếp tục đi theo Matthew - Horner đàm giao dịch sao? Nàng vừa cùng Matthew - Horner nói ly biệt cảm nghĩ, còn chuẩn bị phát triển hắn trở thành chất lượng tốt hộ khách, kết quả lại muốn chủ động đưa lên cửa đi đàm giao dịch?

Vấn đề là chính mình có thể sử dụng địa phương đều bị hắn dùng qua, Matthew - Horner còn sẽ cảm thấy hứng thú sao?

Karolína - Kurková cũng không rõ ràng, cũng hiểu được muốn đem một năm này đến quan hệ tiếp tục duy trì đi xuống,[ bộ đội đặc chủng ] đã có thành công bắt đầu, chính mình như thế nào có thể trên đường buông tay đâu?

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 791: Phần Tiếp Theo Kế Hoạch

Tại [ G.I. Joe: Rise of Cobra ] nhiệt ánh đồng thời, mấy đại diễn viên chính thêm đạo diễn Stephen - Sommers cũng tiếp tục vi phim tuyên truyền tạo thế, cùng trước khi chiếu tập trung tuyên truyền bất đồng, Matthew, Sienna - Miller cùng Karolína Kurková tam đại diễn viên chính phân tán đến các nơi, lấy cầu có thể chế tạo ra càng nhiều tin tức.

Khiến Matthew có chút ngoài ý muốn là, tại phim Bắc Mĩ tuần đầu box office ra lô sau, Victoria bí mật cùng Karolína Kurková người đại diện liên hợp tuyên bố, Karolína Kurková sẽ tham gia 2009 niên độ Victoria's Secret fashion show.

Năm trước bởi vì nội tiết mất cân đối bị duy mật không lưu tình chút nào vứt bỏ Thiên Sứ siêu mẫu, dựa vào [ bộ đội đặc chủng ] thắng được đại lượng chú ý sau, Victoria bí mật lại ăn hối hận.

Này cũng phù hợp Victoria bí mật tác phong trước sau như một, chung quy đây là gia thương nghiệp công ty, không phải từ thiện cơ cấu.

Mặt khác, Sienna - Miller cũng dùng sức cả người giải thuật tranh thủ chú ý, tại nhận [ Thames báo ] phỏng vấn khi, trực tiếp công bố chính mình là xấu nữ nhân......

Rất nhiều ngôi sao tranh thủ chú ý hạ hạn, xa so Matthew thấp hơn nhiều.

Tương đối mà nói, Matthew ngôn hành liền bình thường nhiều, đối mặt truyền thông làm sự cùng nói lời nói, đều phải đột hiện ra cao bức cách.

[ bộ đội đặc chủng ] đi đến thứ hai cuối tuần phía trước, hắn chuyên môn lên ABC đài truyền hình Good Morning America, trọng điểm đề cử này bộ phim.

Đây là một lần trực tiếp, Matthew ngồi ở studio trung, sau lưng là cự phúc [ G.I. Joe: Rise of Cobra ] áp phích, chững chạc đàng hoàng hướng fan điện ảnh giới thiệu này bộ phim.

Good Morning America thụ chúng lấy trung sản gia đình làm chủ, trong đó rất nhiều đều là ba mươi tuổi trên đây đi làm tộc, này mấy không phải [ G.I. Joe: Rise of Cobra ] chủ yếu thụ chúng quần thể, tại Matthew cùng phim loại hình tại hấp dẫn hàng loạt thanh thiếu niên người xem đồng thời, có thể tranh thủ này bộ phận nhân mua phiếu tiến vào rạp chiếu phim, đối [ bộ đội đặc chủng ] hậu tục box office xu thế có trọng yếu tác dụng.

Cho nên, một mình ngồi ở phía trước màn ảnh, Matthew rất chăm chú giới thiệu này bộ phim.

“Này mùa hè, có hai bộ căn cứ nguyên bản là vì món đồ chơi mà sinh ra hoạt hình mà cải biên đứng đầu điện ảnh công chiếu, một bộ là mọi người đều biết [ Transformers 2], một bộ khác chính là [ G.I. Joe: Rise of Cobra ].”

Phảng phất nói là cùng chính mình không liên quan phim, Matthew lấy tương đối khách quan ngữ khí giới thiệu nói,“Từ cố sự đến xem, hai bộ điện ảnh phi thường phấn khích, đều là chính tà hai đại đội không ngừng ở thế giới các nơi đánh chết đánh sống, ngươi có Decepticon, ta có rắn hổ mang; Ngươi phái người xốc Kim Tự Tháp, ta tìm khủng bố tổ chức phóng đổ Eiffel Thiết Tháp, tóm lại như thế nào náo nhiệt như thế nào đến, đem đẹp mắt đại trường hợp đều nghĩ hết biện pháp bày ra cho người xem. Chỉ là, tương đối với [ Transformers 2] ở trên cố sự trọng điểm khoa học viễn tưởng mà nói,[ bộ đội đặc chủng ] càng gần sát chúng ta hiện thực sinh hoạt......”

Giống [ Transformers ] như vậy phim tưởng không trọng điểm khoa học viễn tưởng cũng không có biện pháp, đường cái tìm có thể biến hình ô tô đi ra?

Phát hành thứ hai cuối tuần, đồng dạng có đại quy mô mở màn điện ảnh,[ G.I. Joe: Rise of Cobra ] đem đối mặt đến từ Sony Columbia ảnh nghiệp [ District 9 ] cạnh tranh.

Này bộ phim sản xuất phí tổn chỉ có 3000 vạn dollar, vô luận quy mô vẫn là phát hành cụm rạp đều cùng [ bộ đội đặc chủng ] không ở cùng một cấp bậc.

Còn có, [ District 9 ]R cấp phân cấp cũng vô lực cùng [ bộ đội đặc chủng ] PG-13 phân cấp đem đối kháng.

[ District 9 ] chẳng những không có cấp [ bộ đội đặc chủng ] mang đến uy hiếp, ngược lại nhận đến nhất định trùng kích, chung quy hai bộ phim thụ chúng tồn tại không thiếu trùng hợp.

Cuối tuần này trôi qua,[ bộ đội đặc chủng ] lấy 4890 vạn dollar liên tục Bắc Mĩ box office bảng quán quân bảo tọa, [ District 9 ] lấy 3140 vạn dollar xếp hạng tại đệ nhị, này một box office con số tương đối phí tổn đến nói cũng phi thường lóa mắt, nếu hậu tục xu thế ổn định, này bộ phim Bắc Mĩ box office vô cùng có khả năng đột phá 1 ức dollar đại quan.

Xếp hạng tại đệ tam cùng đệ tứ vị thì là [ Transformers 2] cùng [ Ice Age 3].

Mặt khác, được ích lợi từ [ bộ đội đặc chủng ] nhiệt ánh, Matthew diễn viên chính một bộ khác phim [ Fast and Furious 4] tại công chiếu hai tháng sau lại lần nữa sát trở về box office bảng top 5, này cuối tuần nhất cử lấy xuống 1120 vạn dollar.

[ Fast and Furious 4] phát hành mười tuần, Bắc Mĩ box office tích lũy 3 ức 2120 vạn dollar, toàn cầu box office càng là nhất cử phá tan 6 ức dollar, chính vững bước hướng tới 7 ức dollar rảo bước tiến lên.

Này bộ phim đã trở thành 2009 năm kỳ nghỉ hè bạo khoản.

[ bộ đội đặc chủng ] cũng tại Bắc Mĩ phát hành hai tuần, tính cả phía trước bốn ngày làm việc, này bộ phim Bắc Mĩ box office dễ dàng đột phá 1 ức 8000 vạn dollar phí tổn tuyến, tích lũy đạt tới 1 ức 8120 vạn dollar.

Có lẽ là Matthew mang đến hiệu ứng, này bộ phim trước mắt xu thế coi như ổn định, Bắc Mĩ box office qua 2 ức dollar dễ dàng, cực có hi vọng trùng kích 3 ức dollar.

Từ này cuối tuần bắt đầu,[ bộ đội đặc chủng ] cũng tại hải ngoại địa khu phân phân phát hành, trước mắt hải ngoại phát hành địa khu đã tiếp cận 50 , hải ngoại box office tích lũy 8500 vạn dollar trở lên.

Này bộ phim cũng sẽ xuất hiện ở Thái Bình Dương bờ bên kia điện ảnh trên thị trường, bất quá Paramount ảnh nghiệp cùng [ bộ đội đặc chủng ] kịch tổ không có đi Thái Bình Dương bờ bên kia làm tuyên truyền kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu là [ bộ đội đặc chủng ] phải chờ tới tám tháng phân mới có thể tại bờ bên kia phát hành.

Matthew cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, Thái Bình Dương bờ bên kia lửa nóng nhất nghỉ hè cùng tết âm lịch lịch phát hành, không lại cho phép Hollywood đại chế tác thương nghiệp điện ảnh công chiếu, nhưng loại này khách quan điều kiện không phải cá nhân có thể thay đổi , làm ngoại lai giả Hollywood điện ảnh chỉ có thể thích ứng.

Ngoại lai giả dù có thế nào đều không thể cùng đại kéo đối kháng.

Theo sau,[ bộ đội đặc chủng ] sẽ xuất hiện tại càng nhiều hải ngoại thị trường bên trên, này bộ phim trên cơ bản không có mẫn cảm điểm, vừa không có đến từ Trung Đông địa khu nhân vật phản diện, cũng không có tại Đông Phương địa khu gây chuyện, hủy đi đều là Paris, London, Bắc Mĩ sa mạc hoặc là Bắc Cực sông băng linh tinh địa phương.

Không nói khác , ngay cả tiến vào xét duyệt chế độ tối nghiêm khắc cùng kì ba Indonesia thị trường,[ bộ đội đặc chủng ] đều một đao chưa cắt.

[ bộ đội đặc chủng ] tiếp tục chiếm lấy Bắc Mĩ các đại thương nghiệp cụm rạp lịch chiếu phim đứng đầu bảng, bất quá Matthew biết loại tình huống này sẽ không duy trì liên tục lâu lắm, bởi vì tân một cuối tuần, Warner Bros siêu cấp cự chế, vung ma bổng [ Harry Potter cùng hỗn huyết vương tử ] sắp phát hành.

Matthew đã tiếp đến Warner Bros cùng Emma - Watson mời, đến lúc đó cũng sẽ tham dự lễ công chiếu lần đầu.

Duy nhất đáng tiếc là, Emma - Watson tuy rằng đến Bắc Mĩ, nhưng bận rộn ở các nơi chạy thông cáo, Matthew còn không có cùng nàng gặp mặt.

Nói hắn vẫn là rất tưởng niệm vị này ma pháp mỹ thiếu nữ .

Không có Emma - Watson, Matthew lại thông qua Thiên Sứ trù tính công ty bật, tiếp đến đến từ Thái Bình Dương bờ bên kia một điện thoại, cái kia gọi là Ny Ny nữ hài, khẩn cấp muốn đến Los Angeles cùng hắn gặp mặt.

Matthew tạm thời không có đồng ý, yêu cầu đối phương đẳng hai đợt chọn lựa sau lại đến.

Từ nào đó phương diện đến nói, hắn người này vẫn là rất giảng danh dự , Ny Ny chủ động đưa lên cửa đến, lấy hắn tính cách làm người, có thể nhẫn được mới là lạ, vạn nhất đốn củi mệt mỏi, đối phương chọn lựa khi lại ngay cả cơ bản nhất điều kiện đều không đạt được, quay chụp [ Fast and Furious 5] khi, dùng vẫn là không cần?

Kia không phải muốn khiến hắn thất tín với người ta sao?

Matthew không muốn khiến chính mình này tối thản thản đãng đãng một mặt phát sinh thay đổi.

Theo [ Fast and Furious 4] cùng [ bộ đội đặc chủng ] box office đại bán, hai bộ phim tục tập đã đề lên nhật trình.

[ Fast and Furious 4] lại vẫn do David - Ellison Skydance ảnh nghiệp phụ trách chế tác, Matthew cùng hắn cùng phía trước như vậy, tiếp tục các chiếm một nửa đầu tư cùng ích lợi.

David - Ellison gần nhất phi thường bận rộn, bận rộn nguyên nhân chủ yếu muốn cấp [ Fast and Furious 4] làm ra một phần tận lực hoàn mỹ chút khoản, nghĩ biện pháp tại khoản nâng lên cao phim phí tổn, để khiến lợi nhuận tận khả năng giảm bớt.

Chung quy, hắn cùng Matthew tại tuyên truyền marketing khi, liền tin thệ mỗi ngày nói,[ Fast and Furious 4] lợi nhuận sẽ toàn bộ quyên tặng đi ra ngoài.

Bọn họ hai đương nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem lợi nhuận toàn bộ quyên tặng, về phần phim lợi nhuận là bao nhiêu, dù cho không cần khuếch đại, có thể gian lận địa phương cũng quá nhiều.

Tuyên truyền cùng phát hành, đặc biệt là hải ngoại địa khu tuyên truyền phát hành, cuối cùng tiêu phí con số là bao nhiêu, ngoại nhân rất khó tính toán rõ ràng.

Hollywood rất nhiều box office đại bạo phim, tại khoản bên trên đều là lỗ vốn , tỷ như [ Cứu vớt binh nhì Ryan ], DreamWorks lúc ấy tuyên bố nghiêm trọng hao hụt, khiến nghiệp ngoại nhân dọa rớt đầy đất nhãn cầu.

So với Matthew số 13 phòng công tác, được đến giáp cốt văn phương diện duy trì David - Ellison cùng Skydance ảnh nghiệp ở phương diện này không thể nghi ngờ càng thêm chuyên nghiệp.

Matthew tin tưởng, dù cho quyên tặng ra một bút to tiền,[ Fast and Furious 4] cũng có thể vì hắn mang đến xa xỉ ích lợi.

Bởi [ Fast and Furious 4] đại bán làm cho cả series đầy máu sống lại, tại phim tuần đầu box office ra lô sau, đạo diễn Justin Lin cùng biên kịch Chris - Morgan liền mang theo một đoàn đội tiến vào [ Fast and Furious 5] sáng tác giai đoạn, kịch tổ bao gồm Matthew ở bên trong, giống Paul - Walker, Jordana - Brewster, Gal - Gadot cùng Daniel - Ngô toàn đều sẽ trở về.

Đệ nhị bộ nam phụ Tyrese - Gibson cũng sẽ tại đây một bộ gia nhập đến đua xe đại gia đình trong.

Đây là đã xác định hảo nhân vật.

Mặt khác, một Hoa kiều nữ tính nhân vật cũng sẽ xuất hiện, cũng chính là Matthew muốn tại Thái Bình Dương bờ bên kia thông qua hải tuyển sinh ra diễn viên đóng vai nhân vật.

Này series sẽ càng trở nên quán triệt đốn củi mệt khái niệm.

Matthew rút thời gian cùng David - Ellison bàn bạc một lần, sau lại cùng Disney phương diện cử hành tam phương hội nghị liên tịch, chính thức xác định [ Fast and Furious 5] rất nhiều công việc.

Này bộ phim chế tác dự toán sẽ gia tăng đến 1 ức 5000 vạn dollar, nhanh nhất sẽ từ tháng mười bắt đầu trù bị, tranh thủ sang năm nửa năm trước khởi động máy quay chụp,2011 năm kỳ nghỉ hè trung muộn nhất không vượt qua bỏ mình tướng sĩ ngày kỷ niệm lịch phát hành tại Bắc Mĩ cùng toàn cầu đồng bộ phát hành.

Thái Bình Dương bờ bên kia như cũ là [ Fast and Furious 5] công lược trọng điểm.

Matthew cũng đề nghị đợi phim hoàn thành, khiến Disney phương diện trước tiên đưa thẩm, để tận khả năng tránh né một ít phiền toái.

[ Fast and Furious 5] kế hoạch tương đương thuận lợi, nhưng Matthew không nghĩ tới là,[ bộ đội đặc chủng ] tục tập lên kế hoạch xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, Paramount ảnh nghiệp muốn đổi Stephen - Sommers.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 792: Khuôn Mặt Xa Lạ

“Paramount ảnh nghiệp vì cái gì muốn đổi mới đạo diễn?”

Thiên Sứ trù tính công ty Helen - Hermann trong văn phòng, Matthew chau mày,“Bọn họ suy nghĩ cái gì?”

Helen - Hermann hái xuống kính mắt, trên mặt bao nhiêu cũng có chút ngoài ý muốn,“Ta cũng là vừa mới từ Paramount ảnh nghiệp bên kia được đến tin tức, sau đó trước tiên thông tri ngươi.”

Matthew ngón tay không ngừng nhẹ nhàng gõ sô pha tay vịn,“Paramount ảnh nghiệp vì sao đột nhiên làm ra quyết định này?”

Này làm cho hắn tưởng không rõ, nếu [ G.I. Joe: Rise of Cobra ] box office không thế nào thành công, Paramount ảnh nghiệp đổi mới điệu Stephen - Sommers này đạo diễn hoàn toàn không tồn tại vấn đề, hoặc là nói Stephen - Sommers vô tình lại đạo diễn này series, Paramount ảnh nghiệp đổi một đạo diễn cũng bình thường.

Nhưng phim box office đại bán, hắn phía trước cũng cùng Stephen - Sommers từng có câu thông, Stephen - Sommers phi thường tưởng tiếp tục đạo diễn này series, Paramount ảnh nghiệp đột nhiên đổi mới đạo diễn liền có điểm không quá bình thường .

“Ngươi tới phía trước, ta cùng với Stephen - Sommers người đại diện thông qua điện thoại.” Helen - Hermann lúc này còn nói thêm,“Stephen - Sommers cũng là vừa được đến tin tức, hắn bản nhân phi thường giật mình cùng ngoài ý muốn.”

Matthew ngồi trên sô pha, mày vẫn nhăn , đổi mới đạo diễn cũng liền ý nghĩa càng nhiều chưa biết cùng càng lớn phiêu lưu, chính mình hẳn là như thế nào lựa chọn?

Helen - Hermann còn nói thêm,“Ta đã nhờ người đi tìm hiểu tình huống , hẳn là rất nhanh sẽ có càng minh xác tin tức.”

Matthew gật gật đầu, tạm thời không nói gì, mà là rơi vào tự hỏi trong.

Paramount ảnh nghiệp này một hành động, hoàn toàn ra ngoài hắn sở liệu, thậm chí chưa cùng hắn này nam chính chào hỏi.

Từ thực tế tình huống xuất phát, hắn là không hi vọng Stephen - Sommers rời đi này series .

Trên bàn công tác điện thoại lúc này vang lên, Helen - Hermann quá khứ chuyển được, cùng bên kia nhân nói thật dài thời gian, đại khái chừng chừng mười phút, mới cắt đứt điện thoại.

“Có càng xác thực tin tức .” Helen - Hermann đi tới, ngồi ở Matthew bên cạnh trên sô pha, nói,“Paramount ảnh nghiệp bên trong từ khống chế phí tổn suy xét, cho rằng Stephen - Sommers đạo diễn tiền lương quá cao, đệ nhị bộ tục tác thế tất còn muốn thanh toán cho hắn hậu kỳ box office phân thành, bọn họ lại không tưởng mở rộng tại tục tập mặt trên đầu tư, cho nên muốn đổi Stephen - Sommers.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, này lý do nói được qua đi.

Helen - Hermann nhàn nhạt nói,“Này cũng cùng ngươi có liên quan.” Nàng nâng kính mắt,“Paramount ảnh nghiệp bên trong nhất trí cho rằng,[ rắn hổ mang quật khởi ] có thể box office đại bán, mấu chốt nhất nhân tố ở ngươi, mà không nói đạo diễn Stephen - Sommers, cho nên chỉ cần ngươi tiếp tục diễn viên chính này series, bọn họ cho rằng đổi mới một càng tiện nghi điểm đạo diễn phiêu lưu sẽ không rất lớn.”

“Mạo muội đổi mới đạo diễn phiêu lưu không lớn?” Matthew căn bản không tán đồng ý tưởng này,“Đổi thành Wachowski tỷ đệ như vậy đạo diễn, Paramount ảnh nghiệp đến lúc đó muốn khóc cũng khóc không được.”

Helen - Hermann không có tiếp Matthew mà nói, ngược lại nói,“Paramount ảnh nghiệp tại lần đầu cuối tuần qua đi, liền có cùng loại ý tưởng, hơn nữa trưng cầu Hasbro ý kiến, hai nhà công ty ở phương diện này đạt thành chung nhận thức, lúc này mới quyết định đổi mới đạo diễn.”

Nàng bổ sung một câu,“Đương nhiên, bọn họ sẽ không bắt đầu dùng Wachowski tỷ đệ loại này đạo diễn đạo diễn này series.”

Matthew nhíu nhíu mày, hỏi,“Paramount ảnh nghiệp có trúng ý đạo diễn nhân tuyển ?”

“Đúng vậy.” Helen - Hermann nói thẳng,“Gọi là Jonn - chu đạo diễn. Úc...... Đúng, hắn là Hoa kiều.”

“Jonn - chu?” Matthew luôn luôn không có nghe nói qua tên này, hỏi,“Hắn đến từ nơi nào? Độc lập giới điện ảnh? Qua lại đạo diễn qua cái gì tác phẩm?”

Helen - Hermann hồi tưởng dưới điện thoại nội dung, nói,“Jonn - chu năm nay còn không đến ba mươi tuổi, tốt nghiệp ở South California đại học điện ảnh học viện, đến hiện tại mới thôi, còn không có độc lập đạo diễn qua bất cứ một bộ điện ảnh trưởng phiến.”

“Không có bất cứ kinh nghiệm?” Matthew cùng nghiệp nội đại bộ phận nhân như vậy, đối với thành công trải qua phi thường coi trọng,“Cứ như vậy tư lịch, Paramount ảnh nghiệp cũng dám dùng?”

Helen - Hermann như cũ dùng bình thản ngữ khí nói,“Hắn đạt được qua Woody Allen ghi hình thi đấu giải thưởng lớn, lần này có thể đi vào Paramount ảnh nghiệp cao tầng tầm mắt, cũng là đến từ Woody Allen đại lực đề cử.”

Matthew gật gật đầu, trách không được Paramount ảnh nghiệp dám khởi động một tân nhân đạo diễn, thù lao rất thấp chỉ là một phương diện, Woody Allen đại lực đề cử mới là mấu chốt.

Vấn đề là, một quay chụp tình yêu tiểu phẩm đạo diễn, đề cử người đi đạo diễn thương nghiệp đại chế tác, hắn ngẫm lại đều cảm giác không đáng tin.

Matthew không lý giải cái kia Jonn - chu, trong trí nhớ cũng không có như vậy nhất hào đạo diễn, Justin Lin lúc ấy cũng không thu hút, nhưng tối thiểu còn đơn độc đạo diễn qua không thiếu tác phẩm.

Chuông di động thanh đột nhiên vang lên, Matthew móc ra điện thoại nhìn thoáng qua, là Stephen - Sommers đánh qua đến điện thoại.

“Ngươi hảo, Stephen.” Chuyển được điện thoại, Matthew nghe vài câu, thoáng suy xét một hồi, nói,“Stephen, ta cam đoan với ngươi, chuyện này ta với ngươi lập trường là nhất trí , chúng ta là bằng hữu, là trường kỳ hợp tác đồng bọn, không ai so với ngươi càng thích hợp này series.”

Helen - Hermann nghe nói như thế, không có phát biểu ý kiến, từ Matthew lợi ích xuất phát, Stephen - Sommers tiếp tục đảm nhiệm đạo diễn, phiêu lưu không thể nghi ngờ là nhỏ nhất.

Matthew tại điện thoại bên trong cùng Stephen - Sommers hàn huyên một hồi, xác định phần mình thái độ, sau đó cúp điện thoại.

“Helen, ngươi thấy thế nào?” Matthew hỏi.

“Ta cho rằng ngươi duy trì Stephen - Sommers đối tục tập có lợi.” Helen - Hermann bình tĩnh nói,“Jonn - chu có lẽ là điện ảnh thiên tài, dù cho thiên tài như James - Cameron cùng Steven - Spielberg, đạo diễn đệ nhất bộ điện ảnh khi cũng phạm vào rất nhiều sai lầm.”

Nàng cường điệu nói,“Không thể cùng người sản xuất chung sống đồng dạng là phạm sai lầm.”

Có đạo diễn vừa xuất đạo chính là đỉnh phong, sau đó bắt đầu xuống dốc, tỷ như Wachowski tỷ đệ, nhưng càng nhiều đạo diễn là từng bộ điện ảnh tôi luyện đi ra .

Đem chính mình khả năng diễn viên chính phim giao cho một hoàn toàn tân nhân đạo diễn đi đạo diễn? Matthew không tưởng mạo loại này phiêu lưu.

Huống hồ, so với căn bản không biết Jonn - chu, hắn cùng với Stephen - Sommers quan hệ càng tốt, nghiêm khắc nói lên mà nói, Stephen - Sommers đối với hắn còn có ơn tri ngộ.

Matthew rất nhanh làm ra quyết định,“Helen, ngươi cùng Paramount ảnh nghiệp cùng Hasbro đi đàm, nếu bọn họ cố ý muốn đổi mới đạo diễn, ta đem rời khỏi [ bộ đội đặc chủng ] tục tập.”

Hắn chỉ ký một bộ phiến ước, qua lại rất tự do, hơn nữa hắn hiện tại căn bản không thiếu hạng mục.

[ Fast and Furious 5] rất nhanh liền muốn bắt đầu trù bị, đầu tư chế tác [ Hunger Games ] cùng [ Twilight ] hai series cần chú ý, Chris - Kyle tự truyện sắp tiến vào viết giai đoạn, tương lai cải biên điện ảnh khả năng tính thật lớn......

Matthew không tưởng bởi vì Paramount ảnh nghiệp khống chế phí tổn quan hệ, mà đi mạo vô vị phiêu lưu.

Helen - Hermann nghĩ nghĩ, nói,“Hai ngày sau, ta sẽ cùng Paramount ảnh nghiệp cùng Hasbro tiến hành tục tập đàm phán, ta sẽ cùng bọn họ đàm của ngươi lập trường cùng thái độ.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, thật sự không được mà nói, liền rời khỏi này hạng mục, phiêu lưu quá lớn mà nói, hắn còn không cùng Paramount ảnh nghiệp cùng Hasbro chơi.

“Việc này ngươi xem xử lý.” Matthew nhìn nhìn đồng hồ,“Không có việc gì ta đi trước, giữa trưa có người ước ta ăn cơm.”

Helen - Hermann thuận miệng hỏi,“Hẹn nào nữ ngôi sao?”

Matthew khoát tay,“Không phải ngươi tưởng như vậy, ước của ta người là vị lão bằng hữu, Rachel - Weisz. Nàng giống như gặp chút phiền toái.”

Nói xong, Matthew cũng không dừng lại, rời đi văn phòng, hội hợp tiền thính trung Braun - Williams đẳng bảo tiêu, đi ra ngoài lên xe, chạy tới Beverly Hills Chu tiên sinh phòng ăn (nhà hàng).

Braun - Williams ngồi ở trên phó điều khiển, thông qua tai nghe sau khi nghe được biên bảo tiêu trên xe thông tri:“Nhiều một xa lạ phóng viên, phía trước luôn luôn không xuất hiện qua.”

Từ đấu súng sự kiện sau, Braun - Williams tăng mạnh Matthew công tác hộ vệ, liên thường xuyên cùng chụp cẩu tử phóng viên đều thành lập hồ sơ tư liệu, để tránh lại xuất hiện tháng năm khi đột phát trạng huống.

Los Angeles thường xuyên đi theo Matthew mặt sau quay chụp phóng viên cẩu tử, đối với Braun - Williams đẳng bảo tiêu đến nói không xa lạ.

Hiện tại đột nhiên xuất hiện một hoàn toàn xa lạ gương mặt, lập tức gợi ra bảo tiêu chú ý.

Braun - Williams đối với Mike nói,“Theo dõi người này xe, chú ý hắn nhất cử nhất động.”

“Minh bạch !” Trong tai nghe vang lên bảo tiêu trả lời thuyết phục.

Braun - Williams làm mục đích tính bố trí, thông qua kính chiếu hậu nhìn Matthew liếc nhìn, lấy Matthew thân thủ cùng cẩn thận tính cách, người bình thường cũng rất khó uy hiếp đến hắn.

Phía trước, hắn chuyên môn nhìn đấu súng video, còn xem qua nhiều bất đồng góc độ phiên bản, lấy lúc ấy tình huống đến xem, dù cho đổi là hắn này tham dự qua chống khủng bố chiến tranh lão thủ, lâm trường xử lý cũng sẽ không so Matthew hảo đến nơi nào.

Dọc theo đường đi, Braun - Williams có phải hay không thông qua tai nghe cùng Mike cùng mặt khác bảo tiêu làm trao đổi cùng bố trí, đặc biệt là cái kia xa lạ phóng viên, càng là chú ý trọng điểm.

Ô tô tiến vào Beverly Hills, có bảo tiêu quay chụp đến cái kia xa lạ phóng viên ảnh chụp, Braun - Williams lập tức gửi đi đến Thiên Sứ trù tính công ty, để người đi nghiệm chứng này phóng viên thân phận.

Trong mắt của hắn, bất cứ quan hệ đến an toàn phương diện sự vụ, đều không thể khinh thường.

Rất nhanh, xe tiếp cận Chu tiên sinh phòng ăn (nhà hàng), đuổi tại dừng xe phía trước, Braun - Williams tiếp thu đến tin tức mới.

“Đã tra được .” Braun - Williams trong tai nghe lại có lời nói vang lên,“Người này đến từ New York, trước mắt nhậm chức tại The New Yorker, bất quá là chuyên môn chạy xã hội tình hình chính trị đương thời phương diện phóng viên.”

Braun - Williams lên tiếng, thông qua tai nghe phân phó nói,“Không cần thả lỏng cảnh giác ! John, theo dõi cái kia xa lạ phóng viên.”

Xe đình hảo, hắn xuống xe cảnh giác nhìn nhìn, sau đó mới bang Matthew kéo ra cửa xe.

Matthew tiến vào Chu tiên sinh phòng ăn (nhà hàng), rất nhanh tìm đến Rachel - Weisz, Rachel - Weisz vẻ mặt tiều tụy, giống như gặp đến cự đại đả kích như vậy.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 793: Phòng Cháy Phòng Trộm Phòng Khuê Mật

Ngồi ở một im lặng ghế dài bên trong, Matthew nhìn đối diện mặt co mày cáu Rachel - Weisz, bao nhiêu có điểm nghi hoặc, nàng đây là làm sao?

Lần trước hai người gặp lại, vẫn là tại Cloud Atlas trên lễ công chiếu lần đầu, Rachel - Weisz khi đó trang phục lộng lẫy, dung tư tỏa sáng, minh diễm động nhân, thoạt nhìn giống như là hơn hai mươi tuổi trẻ tuổi nữ hài.

Trái lại hiện tại, Rachel - Weisz mặt co mày cáu, vẻ mặt tiều tụy, giống như liên trang đều chưa thượng, tuế nguyệt dấu vết tại trên mặt nàng hiển lộ không thể nghi ngờ.

Thời gian có từng bỏ qua cho ai? Cái gọi là hack tuổi nữ thần đều là dao giải phẫu cùng các loại hoá trang chỉnh dung kiệt tác.

“Rachel, phát sinh cái gì?”

Từng Rachel - Weisz giúp qua hắn, cho nên Matthew trực tiếp hỏi,“Ngươi tinh thần trạng thái tựa hồ không tốt lắm?”

Rachel - Weisz bưng lên chén nước, một hơi uống mất nửa chén nước, chậm rãi nói,“Ta gặp một vài sự, không biết nên nói như thế nào?” Nàng thật dài thở ra một hơi,“Liền ngươi lần trước nhắc nhở qua ta sự.”

Matthew nhẹ nhàng kích động mày, chẳng lẽ thật phát sinh? Hắn nhìn Rachel - Weisz liếc nhìn, từ vừa rồi Rachel - Weisz trong lời, có thể biết nàng nghe hiểu hắn mịt mờ nhắc nhở, như vậy còn có thể bị đục khoét nền tảng?

“Ta không biết nên đối ai nói.” Rachel - Weisz nhẹ nhàng lau khóe mắt,“Ngươi...... Coi như là người biết chuyện, cho nên ta hẹn ngươi.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, nói,“Rachel, chúng ta là bằng hữu, có chuyện ngươi tẫn có thể nói.” Hắn phóng hoãn ngữ khí,“Có lẽ ta không thể giúp ngươi giải quyết vấn đề, nhưng ta nhất định là phi thường không sai kẻ lắng nghe.”

“Lần trước Cloud Atlas lễ công chiếu lần đầu, trải qua của ngươi nhắc nhở, ta cũng làm chút dự phòng.” Rachel - Weisz chung quy không phải vừa tiến vào Hollywood tiểu cô nương,“Natalie - Portman liên tục vài lần gọi điện thoại khiến ta giúp nàng ước Darren...... Darren tên khốn kiếp này ! ta đều tìm một ít lấy cớ lý do từ chối , vốn cho rằng bằng nàng thông minh, khẳng định có thể minh bạch này sau lưng ý tứ.”

Matthew không có chen vào nói, chỉ là chăm chú nghe.

Rachel - Weisz đột nhiên nghiến răng nghiến lợi,“Nhưng ta không nghĩ tới, một người thế nhưng có thể vô sỉ đến loại trình độ này !”

“Phát sinh cái gì?” Matthew hợp thời hỏi một câu.

“Natalie - Portman không biết như thế nào lấy đến Darren tên khốn kiếp này liên hệ phương thức.” Rachel - Weisz cơ hồ là cắn răng nói ra ,“Nàng ngầm liên hệ Darren, hai người không biết thấy vài lần, sau đó Darren nói cho ta biết, muốn cho Natalie - Portman biểu diễn [ thiên nga đen ], liền lần trước ta cùng Natalie - Portman đàm luận cái kia hạng mục nữ chính, hơn nữa......”

Nàng ánh mắt đột nhiên đỏ,“Darren muốn cùng ta chia tay.”

Matthew trong lòng thở dài, quả nhiên là muốn phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật a.

Rachel - Weisz cảm xúc phi thường suy sụp,“Ta ép hỏi Darren, tên khốn kiếp này thừa nhận, hắn cùng với Natalie - Portman xuất quỹ .”

Hai hàng nước mắt theo Rachel - Weisz má lăn xuống dưới, Matthew cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng, loại này bị bằng hữu cạy đi lão công sự, ai gặp được đều sẽ rối rắm.

“Matthew, nhân có thể như vậy không biết xấu hổ sao?” Rachel - Weisz thanh âm trầm thấp,“Ta còn chưa thấy qua so Natalie - Portman càng vô sỉ nữ nhân ! nàng cướp đi [ thiên nga đen ] nữ chính còn chưa tính, thế nhưng ngay cả ta vị hôn phu cùng hài tử phụ thân đều phải thưởng !”

“Ta......” Matthew lời sắp ra khỏi miệng lại nuốt trở về.

Có vài lời, lúc này nói tựa hồ không quá thích hợp, chẳng lẽ hiện tại đối Rachel - Weisz nói nam nhân đều là này hùng dạng, dù cho không có Natalie - Portman, Darren - Aronofsky e về sau cũng sẽ xuất quỹ.

Phỏng chừng Rachel - Weisz sẽ trực tiếp khóc đi ra.

Rachel - Weisz dùng khăn giấy lau đi nước mắt, hỏi,“Matthew, việc này ta chưa cùng bất luận kẻ nào đề, ngươi là thứ nhất biết đến.” Nàng xem Matthew bên này,“Ta nên làm cái gì bây giờ?”

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Rachel, ngươi trước bình tĩnh trở lại.”

“Ta không có cách nào khác bình tĩnh.” Rachel - Weisz trong thanh âm tràn ngập hận ý,“Nghĩ đến Natalie - Portman, ta căn bản không có cách nào khác bình tĩnh !”

Matthew gật gật đầu, đại khái minh bạch Rachel - Weisz ý tứ.

Rachel - Weisz lại cắn răng nói,“Ta hận không thể giết Natalie - Portman !” Nàng siết chặt quyền đầu, hỏi,“Matthew, nếu...... Ta là nói nếu, ngươi gặp được cùng loại sự tình sẽ làm sao?”

“Ta?” Matthew hoàn toàn liền không kinh lịch qua loại sự tình này, đến hiện tại mới thôi, chân chính cùng hắn kết giao qua chỉ có Britney - Spears, nhưng Britney có lẽ là năm đó thụ hắn rất nhiều lời ảnh hưởng, tinh lực hoàn toàn đặt ở ca xướng trên sự nghiệp, đến hiện tại vẫn là độc thân.

Về phần một cái khác hắn từng cố ý Charlize - Theron, đó là kiên định không hôn chủ nghĩa giả.

Matthew tự hỏi vài giây, nói thẳng,“Ta sẽ trả thù !” Hắn cường điệu nói,“Tại pháp luật cho phép phạm vi bên trong, hết thảy khả năng trả thù.”

Rachel - Weisz năm đó giúp qua hắn, hắn không tất yếu cùng Rachel - Weisz nói kia vài hư .

Nghe được Matthew mà nói, Rachel - Weisz trầm mặc một hồi, rơi vào tự hỏi trong, loại này buồn bực sự phát sinh tại bất luận kẻ nào trên người, nếu nói không có trả thù ý niệm, khẳng định đều là giả .

Đối phương là người xa lạ, có lẽ hận ý cùng trả thù tâm còn chưa như vậy cường, chung quy đương kim xã hội này, mặc kệ là nam nhân nữ nhân, xuất quỹ ví dụ thật sự nhiều đếm không xuể.

Nhưng khiêu góc tường người là bằng hữu, e tuyệt đại đa số người đều biết không thể nhịn được nữa.

Rachel - Weisz không phải cái loại này không chủ kiến nhân, trên thực tế hôm nay ước Matthew đi ra, một phương diện bởi vì Matthew nhắc nhở qua nàng, xem như người biết chuyện; Một phương diện khác, cho dù là đến hiện tại, nàng đều nhớ rõ năm đó Matthew lấy một tiểu diễn viên thân phận, như thế nào đem Brendan - Fraser chỉnh không hề có tính tình.

Tuy rằng không có chăm chú suy nghĩ, nhưng nàng hôm nay lại đây gặp Matthew, vốn là tồn trả thù tâm tư.

“Ta hiện tại rất loạn.” Rachel - Weisz khoa tay múa chân một ít không ý nghĩa thủ thế, nói,“Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.”

Nàng chờ đợi hỏi Matthew,“Ngươi có chủ ý sao?”

“Rachel, ngươi ngẫm lại.” Matthew không có nói Darren - Aronofsky,“Natalie - Portman thưởng [ thiên nga đen ] vì là cái gì? Nàng lại tưởng muốn cái gì?”

Nghe nói như thế, Rachel - Weisz lại rơi vào tự hỏi trong.

Nàng một điểm đều không ngốc, hồi tưởng cùng Natalie - Portman nói lên [ thiên nga đen ] khi mà nói, không khó đoán được Natalie - Portman muốn là cái gì.

Matthew nhìn nhìn Rachel - Weisz, chậm rãi nói,“Khiến nàng mục đích thất bại. Natalie - Portman...... Ân, ép buộc nhiều chuyện như vậy, cuối cùng lại lấy không được muốn ......”

Rachel - Weisz không tự giác gật đầu,“Ta không được đến , Natalie - Portman cũng đừng tưởng được đến !”

Matthew còn nói thêm,“Này chỉ là bước đầu tiên, mặt sau có thể lại tìm kiếm mặt khác cơ hội.”

Phục vụ sinh lúc này đem đồ ăn đưa lên, Matthew cùng Rachel - Weisz đẳng phục vụ sinh rời đi, vừa ăn vừa nói chuyện, Rachel - Weisz tâm tình rõ ràng bắt đầu hảo chuyển.

Phụ cận một khác trương trên bàn cơm, Braun - Williams cùng vài danh bảo tiêu cũng bắt đầu dùng cơm, mấy người ăn thực mau, Braun - Williams ăn xong sau, phân phó John tạm thời phụ trách bên này, hắn ra phòng ăn (nhà hàng), cấp thê tử đánh một cuộc điện thoại.

Vừa nói chuyện điện thoại xong, đang chuẩn bị hồi phòng ăn (nhà hàng), một để kim sắc tóc ngắn người trẻ tuổi đột nhiên xông ra.

“Ngươi hảo......” Người trẻ tuổi nhìn thấy Braun - Williams trên mặt tất cả đều là cảnh giác, nhanh chóng mở ra hai tay, nói,“Ta gọi Ronan - Farrow, không có ác ý.”

Braun - Williams xem kỹ đánh giá này tuổi trẻ phóng viên một phen, không khó nhận ra đây chính là hôm nay đột nhiên mới xuất hiện tại Matthew mặt sau cái kia phóng viên.

“Ân.” Braun - Williams nhẹ nhàng gật đầu,“Ngươi hảo.”

Hắn không có nhiều lời, xoay người liền chuẩn bị rời đi, này gọi là Ronan - Farrow phóng viên lại nói,“Ta biết ngươi là Matthew - Horner bảo tiêu, ngươi có thể hay không giúp ta chuyển đạt một chút, ta có việc muốn tìm Matthew - Horner.”

Braun - Williams lắc đầu,“Xin lỗi, ta chỉ phụ trách an toàn bảo vệ, mặt khác phương diện sự vụ ta không phụ trách.”

Lời này đương nhiên là giả , từ Bella - Anderson phụ trách phòng công tác hằng ngày công tác sau, trên thực tế hắn còn kiêm nhiệm Matthew trợ lý này một chức vụ.

Vừa mà nói, bất quá chính là uyển chuyển cự tuyệt, nếu có phóng viên chạy đến trước mặt hắn nói tìm Matthew có chuyện, hắn liền muốn chuyển đạt, phỏng chừng Matthew cả ngày cũng không cần làm khác , này mấy phóng viên đều ứng phó không lại đây.

Lại nói, này phóng viên cũng tìm lầm nhân, về truyền thông phỏng vấn sự, vẫn đều do Thiên Sứ trù tính công ty chuyên gia phụ trách.

Tên kia gọi là Ronan - Farrow phóng viên nhìn thấy Braun - Williams căn bản không hề xúc động, không khỏi cấp vò đầu, này mấy bảo tiêu thật sự là rất đáng ghét .

Nguyên bản, hắn là tưởng tại Thiên Sứ trù tính công ty cửa trực tiếp ngăn lại Matthew - Horner, nhưng Matthew - Horner bảo tiêu số lượng phần đông, còn đem hắn hoàn toàn cùng phóng viên cẩu tử ngăn cách ra, căn bản không đi đến Matthew - Horner trước mặt cơ hội.

Việc này trọng yếu phi thường, hắn tất yếu cùng Matthew - Horner trước mặt đàm.

Làm không chừng này mấy bảo tiêu, liền chỉ có thể đi con đường khác , đi bình thường con đường mà nói, hắn muốn mượn tạp chí xã tên tuổi, cấp Thiên Sứ trù tính công ty phát phỏng vấn mời, như vậy mới có khả năng nhìn thấy Matthew - Horner bản nhân.

Vấn đề là, Thiên Sứ trù tính công ty không hẳn sẽ đáp ứng hắn mời, chung quy hắn vừa nhập hành không lâu, chạy là xã hội tình hình chính trị đương thời tin tức, căn bản không phải giải trí phóng viên.

Braun - Williams không tưởng cùng phóng viên dây dưa, xoay người liền đi.

Ronan - Farrow sốt ruột , vội vàng nói,“Paramount ảnh nghiệp muốn tại [ bộ đội đặc chủng ] tục tập mặt trên đổi mới đạo diễn, tân đổi mới đạo diễn gọi là Jonn - chu, ta có chút về hắn chi tiết tình huống, tưởng cùng Horner tiên sinh trao đổi một chút !” Hắn cường điệu nói,“Việc này quan Horner tiên sinh tiền đồ, thỉnh thay chuyển đạt.”

Nghe nói như thế, Braun - Williams quay đầu nhìn hắn một cái, tiếp tục triều phòng ăn (nhà hàng) cửa đi.

Hôm nay, hắn nghe được qua Matthew cùng Helen - Hermann điện thoại, Matthew phía trước tiến đến Thiên Sứ trù tính công ty, cũng là vì [ bộ đội đặc chủng ] tục tập đạo diễn sự tình.

Trở lại phòng ăn (nhà hàng), Braun - Williams tìm Rachel - Weisz đi toilet cơ hội, cùng Matthew nói một chút.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 794: Gia Đình Ân Oán

Đi theo một danh dáng người khôi ngô bảo tiêu mặt sau, Ronan - Farrow vào Beverly Hills một nhà tư nhân hội sở, dọc theo thật dài hành lang rẽ tới rẽ lui, đi đến một gian phòng khách bên ngoài, đẳng bảo tiêu kéo ra cửa phòng, cùng hắn đi vào.

Phòng khách người trong không nhiều, trừ Matthew - Horner bản nhân ngoài, còn có hắn gặp qua tên kia bảo tiêu đầu lĩnh.

“Ngươi hảo, Horner tiên sinh.” Ronan - Farrow biết song phương thân phận không ngang hàng, vội vàng tự giới thiệu,“Ta gọi Ronan - Farrow, là một danh đến từ The New Yorker phóng viên.”

Matthew đối với hắn gật đầu,“Ngươi hảo, Farrow tiên sinh.” Hắn chỉ chỉ Braun - Williams bên cạnh sô pha, nói,“Mời ngồi.”

Ronan - Farrow đi qua ngồi dưới, không tự giác mắt nhìn ngồi ở bên cạnh Braun - Williams, hắn không phải ngu ngốc, có thể nhìn ra được đến, Matthew - Horner thái độ không sai, lại vẫn duy trì cảnh giác, chuyên môn khiến hắn ngồi ở bảo tiêu bên cạnh.

Hắn ngược lại là không để ý, mặc kệ đổi thành ai, kinh lịch qua như vậy nghiêm trọng đấu súng sự kiện, đều sẽ trở nên cảnh giác.

Matthew có chút khách khí hỏi,“Ngươi có liên quan về [ bộ đội đặc chủng ] tục tập đạo diễn sự tưởng nói với ta?”

“Đúng vậy.” Ronan - Farrow biết đối mặt như vậy đại nhân vật, tất yếu biểu hiện ra thành ý,“Ta được đến tin tức, Paramount ảnh nghiệp muốn bỏ cũ thay mới Stephen - Sommers đạo diễn, bắt đầu dùng gọi là Jonn - chu nhân làm tục tập đạo diễn.”

Matthew gật gật đầu,“Ta đã được đến tin tức .”

“Không biết ngươi có cái gì tính toán?” Ronan - Farrow vội vàng hỏi.

Lời này vừa hỏi xong, hắn liền biết chính mình nói lỡ , vội vàng bình phục tâm tình, cười giải thích nói,“Mọi người đều biết, Horner tiên sinh cùng Stephen - Sommers đạo diễn là bằng hữu, vừa xuất đạo khi chính là biểu diễn Stephen - Sommers đạo diễn phim thành danh, Horner tiên sinh cùng Stephen - Sommers đạo diễn quan hệ chặt chẽ, sẽ không nhìn Stephen - Sommers đạo diễn bị Paramount ảnh nghiệp đá ra cục đi?”

“Úc?” Matthew có thể nhìn ra đến, này Ronan - Farrow tìm hắn có khác ý đồ,“Ngươi nhận thức Stephen - Sommers đạo diễn?”

Ronan - Farrow lắc đầu,“Ta không biết, luôn luôn chưa thấy qua.”

Matthew nhìn hắn, lại không nói chuyện.

Ronan - Farrow cảm giác được áp lực, còn nói thêm,“Ta nhận thức Jonn - chu.”

Nghe nói như thế, Matthew lập tức có phán đoán,“Ngươi cùng Jonn - chu có cừu oán?”

“Có thể nói như vậy.” Ronan - Farrow suy nghĩ dưới tìm từ, sau đó nói,“Ta không tưởng nhìn thấy Jonn - chu trở thành như vậy một được chú ý hạng mục đạo diễn.”

Hắn nhìn về phía Matthew,“Tin tưởng ở điểm này, ta cùng với Horner tiên sinh lập trường là nhất trí .”

Trải qua một đoạn thời gian thích ứng, Ronan - Farrow biểu đạt càng trở nên rõ ràng,“Nói vậy Horner tiên sinh cũng không nguyện ý khiến như vậy một không có tư lịch tân nhân đạo diễn trở thành ngươi diễn viên chính phim đạo diễn đi?”

Lời này nói được không sai, cùng Matthew phía trước cùng Helen - Hermann đạt thành ý kiến phi thường tương tự.

Bất quá, Matthew không có nói tiếp, ngược lại hỏi,“Ngươi xác định ta sẽ duy trì Stephen - Sommers đạo diễn?”

Ronan - Farrow cũng không xác định điểm này, cho nên mới đặc biệt tìm lên cửa đến, nhưng hắn sẽ không thừa nhận, cười nói,“Ta nghiên cứu qua Horner tiên sinh của ngươi lý lịch, phát hiện rất nhiều người đối với ngươi có phi thường thâm hiểu lầm.”

Matthew nhẹ nhàng nhướn mày,“Phải không?”

“Đúng vậy !” Ronan - Farrow là danh phóng viên, đối đãi người cùng chuyện có chính mình phân tích,“Rất nhiều người chỉ nhìn đến ngươi một đường đạp lên đối thủ cạnh tranh đứng ở hiện tại độ cao, lại không từng xem qua ngươi đối đãi bằng hữu thái độ.”

Hắn dần dần nhanh hơn ngữ tốc,“Horner tiên sinh đối đãi bằng hữu trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần có thể đến giúp bằng hữu, ngươi đều sẽ chủ động hỗ trợ, ta đặc biệt phân tích qua, ngươi đối đãi chưa thành danh tiền nhận thức bằng hữu cùng từng giúp qua ngươi nhân, đều...... Nói như thế nào đâu, đều sẽ cho bọn họ viễn siêu bọn họ trả giá hồi báo.”

“Tỷ như từng tại [ xác ướp ] series cùng [ Vua Bọ Cạp ] trung dẫn qua ngươi Stephen - Sommers đạo diễn cùng người sản xuất Sean - Daniel.” Ronan - Farrow lần này lại đây làm nguyên vẹn chuẩn bị,“Sean - Daniel gần nhất hai năm sự nghiệp rơi vào thung lũng, đã không có điện ảnh công ty nguyện ý lại bắt đầu dùng hắn, vừa vặn là ngươi Horner tiên sinh, tại Sean - Daniel cần nhất giúp thời điểm, cam kết hắn đảm nhiệm [ Twilight ] series người sản xuất.”

Matthew nhìn Ronan - Farrow, lại không có mở miệng.

Bởi vì này chút cơ bản đều là sự thật, lúc trước cam kết Sean - Daniel, một phương diện là cảm giác hắn năng lực không thành vấn đề, một phương diện khác không hẳn không có kéo hắn một phen tâm tư.

Chung quy năm đó Sean - Daniel cùng Stephen - Sommers lựa chọn hắn làm Vua Bọ Cạp, xác thật khiến hắn bước ra thành danh mấu chốt một bước.

Ronan - Farrow tiếp tục nói,“Căn bản trên truyền thông đưa tin tin tức, Horner tiên sinh sở dĩ biểu diễn [ G.I. Joe: Rise of Cobra ], sớm nhất chính thức đến từ Stephen - Sommers đạo diễn mời.”

Hắn trong giọng nói không phải không có lấy lòng,“Giống Horner tiên sinh như vậy đối bằng hữu người có tình nghĩa, đương nhiên sẽ không ngồi xem Stephen - Sommers đạo diễn bị Jonn - chu như vậy một tân nhân đạo diễn chen đi.”

Matthew cười cười, này vẫn là lần đầu tiên có người trước mặt hắn, minh xác nói cho hắn, hắn là người có tình nghĩa.

“Nguyên lai ta vẫn đều là người tốt a.”

Trong óc lóe qua ý nghĩ này, ngoài miệng hắn lại hỏi,“Nói nói ngươi đi, ngươi cùng Jonn - chu có cái gì thù hận?”

Nghe được Matthew hỏi như vậy, Ronan - Farrow thoáng thở ra nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng không xác định Matthew có phải hay không thật đứng ở Stephen - Sommers một bên, nhưng này câu hỏi đã có chứa một ít thiên hướng tính.

Matthew - Horner chủ động đứng ở Stephen - Sommers bên này, tự nhiên là lý tưởng nhất bất quá .

Ronan - Farrow trầm ngâm một chút, nói,“Ta rất không thích Jonn - chu.”

Matthew cười lắc đầu, này cũng coi như lý do?

“Bởi vì Jonn - chu là Woody Allen đề cử cấp Paramount ảnh nghiệp , thậm chí có thể nói Jonn - chu là Woody Allen học sinh.” Ronan - Farrow biết lúc này xả chút loạn thất bát tao không có dùng, dứt khoát ăn ngay nói thật,“Woody Allen thực thích rất thưởng thức Jonn - chu.”

Hắn trong mắt đột nhiên lóe qua thống hận,“Woody Allen thích , đều là ta chán ghét !”

Matthew nhìn về phía Ronan - Farrow trong mắt tràn ngập nghi hoặc, này người trẻ tuổi giống như đối Woody Allen phi thường có oán niệm, chẳng lẽ Woody Allen làm hắn tỷ muội?

Ronan - Farrow lúc này giải thích nói,“Mẫu thân của ta là Mia - Farrow.”

Nghe được cái tên này, Matthew bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Woody Allen thật làm này tuổi trẻ phóng viên tỷ muội.

Matthew chậm rãi gật đầu,“Ta hiểu được.”

Woody Allen cùng Mia - Farrow ở giữa ân oán dây dưa, Hollywood mọi người đều biết, hắn đương nhiên cũng nghe nói qua, Mia - Farrow nhi tử thống hận Woody Allen này phụ thân, lại bình thường bất quá .

Này gia đình ở giữa rắc rối phức tạp luân lý quan hệ, chụp một bộ phim truyền hình đều giảng không rõ ràng, Matthew cũng không có hỏi nhiều, chỉ là thuận miệng nói một câu,“Woody Allen dù sao cũng là phụ thân ngươi.”

“Ta không có như vậy phụ thân.” Ronan - Farrow đột nhiên trở nên mặt không chút thay đổi,“Woody Allen hẳn là vào ngục giam ! sở hữu bắt buộc nữ tính phát sinh quan hệ khốn kiếp, đều hẳn là đưa vào ngục giam đi ngồi ghế điện !”

Matthew nhìn Ronan - Farrow, bỗng nhiên cảm giác này tuổi trẻ phóng viên có điểm ý tứ.

Woody Allen cùng Mia - Farrow nhi tử, từ tiểu nhận đến mẫu thân ảnh hưởng, phỏng chừng không hiếm thấy Woody Allen bắt buộc nữ tính sự......

Mấy năm nay Woody Allen xác thật hồi tâm cũng chú ý rất nhiều, nhưng tám chín mươi niên đại Hollywood loạn thất bát tao sự so hiện tại nhiều nhiều .

Này Ronan - Farrow hay không sẽ là bởi vì có việc xấu loang lổ phụ thân, do đó dẫn đến tư tưởng cùng tính cách Hướng mỗ một phương diện cực đoan phát triển nhân?

Nghĩ này mấy, Matthew lại không có nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt nói,“Farrow tiên sinh, ta minh bạch ngươi ý tứ .”

Ronan - Farrow có chính mình phán đoán, cảm giác Matthew sẽ duy trì Stephen - Sommers.

Matthew còn nói thêm,“Như vậy đi, ngươi lưu lại liên hệ phương thức, hậu tục có cần ngươi hỗ trợ địa phương, ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại.”

Ronan - Farrow nhanh chóng móc ra danh thiếp, giao cho Braun - Williams, nói,“Horner tiên sinh, nếu Jonn - chu ra cục, ngươi về sau có dùng đến ta địa phương, tẫn có thể liên hệ ta.”

“Ta sẽ .” Matthew cười đối Ronan - Farrow gật gật đầu.

Ronan - Farrow không lại nhiều lời, cáo từ ly khai nơi này.

“Lưu hảo người này liên hệ phương thức.” Matthew đứng lên, cũng chuẩn bị đi, đối Braun - Williams nói,“Cùng Amanda cùng Helen - Hermann nói một tiếng, khiến các nàng đi thăm dò này Ronan - Farrow, chi tiết một điểm.”

Braun - Williams thu hồi kia tấm danh thiếp, đáp, “Vâng, ta này liền liên hệ các nàng.”

Vỏn vẹn qua hai ngày, Helen - Hermann cùng Amanda liền phần mình truyền đến một phần Ronan - Farrow chi tiết tư liệu, này xác thật là một không giống bình thường người trẻ tuổi.

Matthew đối Ronan - Farrow lưu ý, bất quá có một số việc trước mắt thời cơ không thích hợp, hơn nữa hắn còn có Stephen - Sommers cùng [ bộ đội đặc chủng ] tục tập phương diện sự tình muốn xử lý.

Helen - Hermann cùng Paramount ảnh nghiệp cùng Hasbro tiến hành lần đầu tiên tục tập đàm phán, trừ thù lao ngoài, trọng yếu nhất nội dung chính là đại biểu Matthew khai ra một cái điều kiện: Hắn tiếp tục biểu diễn tục tập mà nói, tất yếu bảo trì kịch tổ chủ sáng đoàn đội ổn định, Stephen - Sommers là thích hợp nhất đạo diễn nhân tuyển.

Điều kiện này, không thể nghi ngờ hướng Paramount ảnh nghiệp cùng Hasbro phóng ra một tín hiệu, Matthew cùng Stephen - Sommers cùng tiến thối.

Paramount ảnh nghiệp cùng Hasbro hoặc là lưu lại Stephen - Sommers, hoặc là đem nam chính cùng đạo diễn tất cả đều đổi.

Mặt khác, hắn chuyên môn để người hỏi thăm một chút Jonn - chu, vị này tân nhân đạo diễn trừ Woody Allen ghi hình giải thưởng lớn ngoài, không có bất cứ có thể lấy đến ra tay tư lịch.

Đã có tương đối ổn thỏa đạo diễn, hắn làm gì muốn mạo hiểm cùng loại này tân nhân hợp tác?

Đối mặt Matthew đưa ra điều kiện, Paramount ảnh nghiệp cùng Hasbro tạm thời không có trả lời thuyết phục, đối Helen - Hermann tỏ vẻ muốn suy xét sau lại làm quyết định.

Matthew không thời gian cùng bọn họ tha, lập tức liền cùng Elena - Boyar chào hỏi, khiến TMZ công bố Paramount ảnh nghiệp cùng Hasbro muốn tại [ bộ đội đặc chủng ] tục tập trung đổi mới đạo diễn cùng nam chính tin tức.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 795: Quyết Tâm Cùng Năng Lực

Theo [ bộ đội đặc chủng ] tục tập khả năng đổi mới đạo diễn cùng nam chính tin tức xuất hiện ở trên truyền thông, fan điện ảnh còn không có ồ lên, có vài nhân liền ngồi không yên .

Hôm nay sáng sớm, Paramount ảnh nghiệp vừa đi làm, đến từ Merrill ngân hàng, an liên phiêu lưu đầu tư, Marathon kết cấu tài chính tài chính cùng tân tinh tài chính đầu tư tứ gia phố Wall đầu tư cơ cấu đại biểu, liền cùng nhau đi vào Paramount tổng bộ, sắc mặt không tốt tìm tới Paramount ảnh nghiệp cùng Hasbro phương diện phụ trách [ bộ đội đặc chủng ] hạng mục quản lý nhân viên.

“Andre, ta nghe nói các ngươi muốn tại [ bộ đội đặc chủng ] tục tập trung bỏ cũ thay mới nam chính Matthew - Horner cùng đạo diễn Stephen - Sommers?”

Này tứ gia đầu tư cơ cấu, ẩn ẩn lấy Merrill ngân hàng Bruno cầm đầu, người này trực tiếp chất vấn nói,“Chúng ta hôm nay lại đây, liền tưởng hỏi một chút Paramount ảnh nghiệp cùng Hasbro, này hay không là thật?”

Đến từ Paramount ảnh nghiệp Andre cùng Hasbro đại biểu Wales trao đổi ánh mắt, lập tức nói,“Chúng ta chỉ là cố ý đổi mới đạo diễn, Stephen - Sommers tại tục tác trung thù lao càng cao, chúng ta xuất phát từ khống chế phí tổn phương diện suy xét, cho nên muốn đổi một vị thù lao càng thấp đạo diễn.”

Hasbro Wales nói tiếp nói,“Tân đạo diễn đến từ Woody Allen đại lực đề cử, năng lực không là vấn đề.”

“Nam chính đâu? Matthew - Horner đâu?” Bruno trực tiếp hỏi,“Các ngươi có thể cam đoan đổi mới đạo diễn, Matthew - Horner còn sẽ biểu diễn tục tập sao?”

Bọn họ tại [ G.I. Joe: Rise of Cobra ] trung liền giữ lấy rất lớn tỉ lệ đầu tư, tục tập trung còn sẽ duy trì giống nhau tỉ lệ đầu nhập.

Bởi vậy, Bruno không chút khách khí nói,“Matthew - Horner người đại diện Helen - Hermann cùng các ngươi đã đàm phán một lần đi? Nghe nói bỏ cũ thay mới Stephen - Sommers mà nói, Matthew - Horner cũng sẽ rời khỏi này hạng mục?”

Andre nhanh chóng nói,“Chúng ta đang tại cùng Matthew - Horner cùng Helen - Hermann đàm, cụ thể kết quả còn muốn bàn bạc.”

“Các ngươi yên tâm.” Hasbro đại biểu Wales cũng nói,“Chúng ta chỉ là cùng Helen - Hermann nói chuyện một lần, như vậy đàm phán khẳng định muốn duy trì liên tục rất lâu.”

Tứ gia đầu tư cơ cấu nhân trao đổi một ánh mắt, vẫn là do Bruno nói,“Nếu như vậy, chúng ta chỉ nói rõ một chút.” Hắn chợt tăng thêm ngữ khí,“Matthew - Horner là điện ảnh đầu tư lấy được ích lớn nhất bảo đảm, chúng ta yêu cầu Matthew - Horner tất yếu xuất hiện ở [ bộ đội đặc chủng ] tục tập trong, bằng không Merrill ngân hàng sẽ một lần nữa suy xét đối [ bộ đội đặc chủng ] tục tập đầu tư !”

Andre cùng Wales có chút bất đắc dĩ , còn không đợi bọn họ mở miệng, mặt khác tam gia đầu tư kết cấu nhân cũng phân phân tỏ thái độ.

“An liên phiêu lưu đầu tư cũng sẽ thận trọng suy xét !”

“Marathon kết cấu tài chính tài chính cũng sẽ thận trọng suy xét !”

“Tân tinh tài chính đầu tư cũng sẽ thận trọng suy xét !”

Này tứ gia công ty đại biểu tiếng nói vừa dứt, Bruno cùng Wales mồ hôi lạnh liền đi ra .

Nếu bọn họ triệt tư, Paramount ảnh nghiệp muốn tìm kiếm tân ngoại lai tài chính, hôm nay tài chính nguy cơ còn chưa qua đi, dung tư độ khó có bao nhiêu lớn, bọn họ không cần tưởng cũng biết.

“Hai vị, thỉnh đem chúng ta ý kiến chuyển đạt cho quý công ty ban giám đốc !” Bruno lại cường điệu nói,“Hi vọng Paramount cùng Hasbro có thể thận trọng suy xét chúng ta ý kiến.”

Bruno nhanh chóng nói,“Nhất định sẽ .”

Hai người đưa đi này bốn vị đầu tư cơ cấu đại biểu, trở lại phòng khách trung, Wales không khỏi lắc đầu nói,“Đổi mới đạo diễn khó khăn.”

Bruno bất đắc dĩ nhún vai,“Ai tưởng đến Matthew - Horner hoàn toàn đứng ở Stephen - Sommers một bên?”

Bọn họ hai rất rõ ràng, Paramount ảnh nghiệp không tưởng đổi mới nam chính một lần nữa dung tư mà nói, tất nhiên muốn đối Matthew - Horner cùng Stephen - Sommers thỏa hiệp.

Đối mặt Matthew - Horner loại này box office cùng thương nghiệp bên trên cam đoan, Paramount ảnh nghiệp có đôi khi cũng muốn cúi đầu.

Phỏng chừng ban giám đốc chỉ cần không phải đầu não phát ngất, sẽ buông tha cái kia tân nhân đạo diễn đi?

Thời gian tiếp cận tuần thứ ba tháng bảy,[ G.I. Joe: Rise of Cobra ] sắp đi đến Bắc Mĩ thứ ba chiếu phim cuối tuần, Matthew chuyên môn cho Emma - Watson đánh một cuộc điện thoại, Emma - Watson sẽ ở [ Harry Potter cùng hỗn huyết vương tử ] lần đầu một ngày trước đến Los Angeles, lại đây sau sẽ chủ động gọi điện thoại cùng hắn liên hệ.

Có thể cùng vung ma trượng Hermione - Granger tham thảo một chút nhân sinh cùng tương lai, Matthew vẫn là rất chờ mong .

Mặt khác, hắn còn cùng Rachel - Weisz vẫn duy trì liên hệ, lý giải đến càng nhiều về Natalie - Portman cùng [ thiên nga đen ] động thái.

Có chút thời điểm, không thể không bội phục Natalie - Portman nữ nhân này quyết tâm cùng năng lực.

Cự ly Cloud Atlas lễ công chiếu lần đầu quá khứ mới hơn một tháng, Natalie - Portman liền lấy cường hãn tư thái thu phục Darren - Aronofsky, đem Rachel - Weisz tam chấn ra cục.

Này thật không là bình thường nữ nhân có thể làm được ra đến .

Huống hồ, Natalie - Portman hơn một tháng này làm ra xa xa không chỉ này mấy.

Nàng thành công liên hợp Darren - Aronofsky sau, thuyết phục William Morris phương diện toàn lực duy trì, liên tiền kỳ lên kế hoạch phương diện rất nhiều sự vật đều thu phục .

Tại William Morris hiệp trợ dưới, Natalie - Portman cùng Darren - Aronofsky cơ bản gõ định hợp tác phương, này bộ phim sẽ có Thập tự khê chế tác công ty cùng Fox Searchlight liên hợp đầu tư chế tác, hơn nữa do Fox Searchlight phụ trách phát hành.

Mục tiêu chỉ có một --2010 niên độ mùa trao giải !

Rachel - Weisz mới nhất phản hồi tới được tin tức, Natalie - Portman thậm chí ngay cả hai đại nữ phụ đều xác định , nàng tìm đến chính mình bằng hữu Milla - Kunis biểu diễn đệ nhất nữ phụ, Winona - Ryder biểu diễn đệ nhị nữ phụ.

Rất rõ ràng, Natalie - Portman cùng Darren - Aronofsky ăn nhịp với nhau, rõ ràng là muốn đại làm một hồi.

Matthew bao nhiêu minh bạch Natalie - Portman tâm lý, Cloud Atlas thất bại nhượng Natalie - Portman triều thương nghiệp chủ lưu trên lộ tuyến phát triển ý tưởng gặp cản trở,[ dị tinh chiến trường ] tiền đồ chưa biết, nàng lại trở về chính mình quen thuộc độc lập giới điện ảnh, muốn trùng kích một chút Oscar.

Chỉ cần có thể lấy đến Oscar ảnh hậu, dù cho Cloud Atlas cùng [ dị tinh chiến trường ] tất cả đều box office thất bại, nàng cũng sẽ không tại Hollywood biên hóa.

Chung quy Oscar tốt nhất nữ chính tại rất nhiều công ty cùng người xem trong lòng vẫn là phi thường có phân lượng .

Như vậy, dù cho thương nghiệp chi lộ đi không thông, Natalie - Portman còn có mặt khác đường có thể đi.

Liền là không biết Rachel - Weisz sẽ có cái gì mục đích tính phản ứng, lần trước gặp mặt sau, Matthew rõ ràng cảm giác được, Rachel - Weisz bị hắn tăng cường trả thù tâm, khẳng định sẽ không như vậy bỏ qua.

Đương nhiên, có thể bang Rachel - Weisz địa phương, hắn cũng sẽ thuận tay giúp đỡ một phen.

Không nói khác, coi như là còn [ xác ướp trở về ] kịch tổ khi Rachel - Weisz giúp qua hắn nhân tình .

Natalie - Portman như thế chủ động cướp đoạt [ thiên nga đen ] này hạng mục, cũng cùng Cloud Atlas box office thảm bại có chút chặt chẽ quan hệ.

Có lẽ nói như vậy không quá chuẩn xác, chung quy Natalie - Portman từng cũng diễn viên chính này bộ phim, hơn nữa còn bằng này đạt được Oscar tốt nhất nữ chính.

Nhưng Cloud Atlas thất bại khẳng định tăng mạnh Natalie - Portman thưởng [ thiên nga đen ] quyết tâm.

Liền tại một tuần này, trải qua hơn một tháng chiếu phim sau, bởi vì đan ngày box office sản xuất rất thấp, Cloud Atlas bị Bắc Mĩ các cụm rạp lớn cưỡng chế hạ màn, chính thức kết thúc ngắn ngủi chiếu phim chi lữ.

Cloud Atlas Bắc Mĩ box office ngừng lại ở 2237 vạn dollar này một con số thượng.

Đừng nói là Bắc Mĩ box office áp qua chế tác phí tổn tuyến , cuối cùng box office chỉ là chế tác phí tổn số lẻ.

Hải ngoại phương diện, Cloud Atlas biểu hiện đồng dạng thảm đạm, bởi vì Bắc Mĩ box office quá kém, tiến cử Cloud Atlas hải ngoại quốc gia cùng địa khu cũng không tính nhiều, thêm vào cùng một chỗ cũng không đủ 60 .

Cứ như vậy, phim hải ngoại box office cũng nhận đến thật lớn hạn chế, trước mắt hải ngoại box office tích lũy không đủ 2500 vạn dollar, toàn cầu box office gia tăng không đến 5000 vạn dollar.

Dựa theo nhiều gia thị trường cơ cấu cùng với Disney bên trong dự trắc, Cloud Atlas cuối cùng toàn cầu box office rất khó vượt qua 6000 vạn dollar.

Thực ra từ Bắc Mĩ cuối tuần đầu box office ra lô sau, Disney đã không lại vi Cloud Atlas đầu nhập tài nguyên , biết rõ một bộ phim tất nhiên thâm hụt tiền, còn muốn tăng lớn đầu tư, kia không phải quyết sách sai lầm, mà là đầu có vấn đề.

Khuyết thiếu đầy đủ hậu kỳ tuyên truyền mở rộng, cũng là Cloud Atlas mặt sau box office một đường đi thấp trọng yếu nguyên nhân.

Phim bản thân đối người xem liền không thân hòa, bình luận điện ảnh danh tiếng ngược lại là không phải tục, người xem danh tiếng lại cực kém, lại khuyết thiếu hậu kỳ marketing, box office xu thế có thể cao ngất mới là việc lạ.

Matthew cũng nghe đến một ít về B kế hoạch cùng Brad - Pitt nghe đồn, nghe nói mấy nhà ngân hàng mỗi ngày đều đổ tại B kế hoạch công ty cửa, thúc giục B kế hoạch cùng Brad - Pitt trả khoản, Brad - Pitt căn bản không có đầy đủ vốn lưu động trả nợ, chỉ có thể thành khẩn hứa hẹn hứa hẹn, đem trả khoản ngày lùi lại đến [ dị tinh chiến trường ] phát hành sau.

Rất rõ ràng, Brad - Pitt đối [ dị tinh chiến trường ] còn ôm có tin tưởng, hi vọng này bộ phim box office đại bán, có thể chặn lên Cloud Atlas thất bại tạo thành lỗ thủng.

Cloud Atlas thất bại, cũng cấp bao gồm Matthew ở bên trong rất nhiều đầu tư thương nghiệp đại chế tác nhân nhắc nhở, quá mức phức tạp tối nghĩa điện ảnh, liền trước mắt giai đoạn này đến nói, thật không thích hợp thương nghiệp đại chế tác điện ảnh.

Dù cho chuyên nghiệp danh tiếng nghịch thiên, người xem cũng rất khó mua trướng.

Truyền thông khen ngợi phẩm chất cam đoan, tại đây internet thời đại cùng thức ăn nhanh thời đại, đã không lại là box office linh dược .

Chủ lưu người xem hằng ngày đi đến rạp chiếu phim là vì thả lỏng cùng hưu nhàn, bọn họ muốn bỏng cùng thức ăn nhanh, theo đuổi cảm quan kích thích cùng sung sướng, không ham thích với đổi mới thế giới quan, vô tình khiến điện ảnh trở thành một lần đảo điên bản thân khiêu chiến.

Đặc biệt là thương nghiệp phim khoa học viễn tưởng, loại này phim ngẩng cao chế tác phí tổn liền quyết định không thể trở thành đạo diễn thực nghiệm ý tưởng công cụ, đương một vị hùng tâm bừng bừng đạo diễn tưởng đem chính mình thiết tưởng thế giới quan hoàn chỉnh bày biện ra đến thời điểm, cần đầu nhập tài chính liền càng nhiều.

Một khi thao tác không tốt, bồi đi vào tài chính đem lấy ngàn vạn đến tính toán.

Box office không tốt điện ảnh hạ màn, tự nhiên có mới điện ảnh tiến vào rạp chiếu phim, liền tại [ Harry Potter cùng hỗn huyết vương tử ] lần đầu một ngày trước, Matthew đợi đến Emma - Watson đánh qua đến điện thoại.

“Ngươi nhanh lên lại đây !” Emma - Watson tại điện thoại bên trong vội vàng hô,“Ta cùng người nổi xung đột !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 796: Canada Tiểu Lưu Manh

Cầu phiếu đề cử ! cầu vé tháng ! cầu đánh thưởng !

Hỏi rõ Emma - Watson ở địa điểm, Matthew lập tức tiếp đón Braun - Williams một tiếng, ngồi xe liền hướng thế kỷ thành bên kia tiến đến, sự tình cụ thể thế nào Emma - Watson cũng không có cẩn thận nói, nhưng khẩu khí rất sốt ruột, giống như đối phương tùy thời có khả năng sẽ động thủ.

Matthew cùng Emma - Watson nói qua, tại Los Angeles có chuyện hỗ trợ có thể tìm hắn, hiện tại thực sự có chuyện, hắn đương nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan.

Huống hồ, này chỉ là một điểm việc nhỏ.

Thế kỷ thành tựu tại Beverly Hills phạm vi bên trong, cự ly Horner trang viên cũng không xa, chỉ dùng năm sáu phút, Braun - Williams điều khiển Benz thương vụ ô tô liền dừng ở một quán bar phía trước.

Matthew mở cửa xuống xe, nhìn quán bar bảng hiệu liếc nhìn, khẽ nhíu mày.

Nếu nhớ không lầm mà nói, Emma - Watson giống như mới mười chín tuổi, dưới tình huống bình thường, quán bar giống như không nên tiếp đãi Emma - Watson này tuổi trẻ khách hàng.

Bất quá, Matthew cũng không ở chuyện này nghĩ nhiều, tiếp nhận tầm hai mươi tuổi người trẻ tuổi quán bar nhiều lắm.

Về uống rượu pháp luật chấp hành coi như là có chút cường độ, có chút pháp luật liên chấp pháp bộ môn phỏng chừng đều quên , tỷ như hắn liền nghe Amanda đề cập qua New York một hạng pháp luật quy định.

New York thị vu 1926 năm ban bố “Ca múa pháp”, quy định quán bar, nhà hàng các nơi công cộng tất yếu đạt được đương cục ban phát phòng khiêu vũ giấy cho phép, khách hàng mới có thể ở trong sân hợp pháp khiêu vũ, bằng không đem bị phạt tiền.

Nhưng muốn lấy đến nhất trương phòng khiêu vũ giấy cho phép là một chuyện cực kỳ khó khăn.

Này trương giấy cho phép có bao nhiêu khó xử lý đâu? Theo thống kê, cho tới bây giờ, New York thị 2.5 vạn nhiều quán bar, nhà hàng trung, chỉ có ước chừng 100 gia lấy đến phòng khiêu vũ giấy cho phép.

Này ý nghĩa, ngươi chỉ cần tại New York thị nào đó quán rượu bên trong theo âm nhạc xoay xoay mông, khả năng liền trái pháp luật .

Đương nhiên, này quy định sớm liền không ai chấp hành .

Thậm chí,“Ca múa pháp” Còn bị rất nhiều hắc nhân chỉ trích có chủng tộc kỳ thị hiềm nghi, bởi vì hàng loạt Phi Châu duệ cơ bản đều là tùy thời hải tùy thời xoay.

Matthew nhanh chóng đi vào quán bar, lập tức nhìn thấy hai bang nhân tại ẩn ẩn giằng co, trung gian cách quán bar bảo an, giữa song phương còn tại khắc khẩu, trong đó một đám người trung liền có Emma - Watson.

Kia hai bang nhân đều tại khách sạn tận cùng bên trong, chung quanh còn có không thiếu xem náo nhiệt nhân, cự ly cửa bên này khá xa.

Liền tại Matthew bước đi qua thời điểm, có bén nhọn giọng nam đột nhiên hô to mắng một câu, giữa song phương vốn là khẩn trương thế cục nháy mắt mãnh liệt, lập tức có muốn động thủ xu thế.

Emma - Watson bên cạnh người là biểu diễn Ginny - Weasley Bonnie - Wright cùng một nam một nữ hai xa lạ gương mặt, một nhóm người khác lấy một để màu nâu vàng tóc ngắn nam hài cầm đầu, hắn phía sau cùng sáu bảy tuổi xấp xỉ nam hài nữ hài.

Vừa tiếng mắng chính là từ này màu nâu vàng tóc ngắn nam hài trong miệng nhảy ra , hơn nữa hắn thủy chung không có dừng lại, trong miệng không ngừng tiêu ra thô tục, mắng chửi đối diện Emma - Watson cùng các đồng bạn.

Đại khái là nhìn thấy Emma - Watson bốn người trung chỉ có một là nam tính, nhóm người này có vẻ đặc biệt kiêu ngạo.

Song phương tuổi đều không lớn, đối mắng vài câu sau, tính tình tất cả đều lên đây, màu nâu vàng tóc ngắn nam hài bên kia đã có người cầm lấy bình rượu, Emma - Watson người bên này cũng không cam tâm yếu thế, cái kia xa lạ nam hài xách lên hai chai bia, liên Emma - Watson đều chộp lấy nhất trương ghế gập......

“Nhượng một chút !” Matthew bước nhanh từ người vây xem trung xuyên qua,“Tránh ra ! tránh ra !”

Hắn chỉ nhìn một cái, liền biết Emma - Watson nhóm người này căn bản không có đánh nhau kinh nghiệm, cái kia xa lạ nam hài vừa nhắc tới bình rượu thời điểm, dĩ nhiên là xách ngược, phát hiện không đúng sau mới lại phản lại đây, này nếu là động thủ lên, không nói trên nhân số chênh lệch, chỉ riêng là khuyết thiếu đánh nhau kinh nghiệm, liền sẽ bị đối phương một đám người nháy mắt bao phủ.

Emma - Watson rất sinh khí, trở thành Hermione - Granger tới nay, còn chưa thụ qua như thế nghiêm trọng vũ nhục, nhưng nàng là nữ sinh, mắng lại mắng bất quá đối diện cái kia đến từ Canada tiểu lưu manh, đánh liền lại càng không cần nói .

Cái kia Canada tiểu lưu manh trên mặt mang theo không bình thường đỏ ửng, không biết là uống rượu được quá nhiều, vẫn là nguyên nhân khác.

Đối phương phía sau có sáu bảy cá nhân, trong đó hơn phân nửa là nam , trái lại chính mình bên này, trừ đệ đệ Alex ngoài, tất cả đều là nữ nhân.

Về phần Alex, từ nhỏ liền không gặp hắn cùng người đánh nhau qua, cơ bản không có trông cậy vào.

Nghe cái kia Canada tiểu lưu manh ô ngôn uế ngữ, Emma - Watson càng ngày càng tức giận, cảm giác đều sắp khí nổ, nguyên bản đi đến Los Angeles có thể thấy đến Matthew hảo tâm tình không còn sót lại chút gì.

Hôm nay, nàng vốn là muốn trực tiếp đi tìm Matthew , nhưng Bunny - Wright cùng Sophie - Sumner nhất định muốn kêu nàng cùng nhau đến uống rượu, thêm đệ đệ Alex từ bên cạnh khuyến khích, cũng liền đến này gia quán bar.

Nàng ngược lại là không uống rượu, lại uống hai ly nước chanh, đi toilet đi ra thời điểm, gặp này Canada võng hồng tiểu lưu manh, đối phương nhận ra nàng là Emma - Watson, thế nhưng muốn kéo nàng đi phòng, nàng là như vậy người tùy tiện sao? Đương nhiên cự tuyệt , kết quả ngôn ngữ gian nổi tranh chấp, Canada tiểu lưu lãng từ toilet cửa vẫn theo tới nơi này, sau đó cùng bọn họ cãi nhau, không biết là uống rượu cao vẫn là mặt khác , phấn khởi Canada tiểu lưu manh miệng đầy thô tục không nói, còn từ trong phòng mặt hô một đám người đi ra.

Canada tiểu lưu manh kêu nhân thời điểm, nàng liền ý thức được tình huống khả năng không tốt, nhanh chóng cấp Matthew gọi điện thoại.

“Matthew tên khốn kiếp này như thế nào còn chưa đến?” Emma - Watson có điểm sốt ruột.

“Các ngươi này quần biểu. Tử......”

Theo nhanh chóng tiếp cận, Matthew đã có thể nghe rõ cái kia để màu nâu vàng tóc ngắn nam hài kiêu ngạo tiếng mắng ,“Lão tử nhìn trúng các ngươi, các ngươi không ngoan ngoãn nằm sấp xuống đến mân mê mông, chờ lão tử lần lượt làm các ngươi, thế nhưng......”

Matthew đã đi tới quán bar bảo an phụ cận, theo màu nâu vàng tóc ngắn nam hài lại phun ra thô tục, hắn nghe thấy được dày đặc mùi rượu, quỷ biết gã này uống bao nhiêu tiền, hơn nữa nhìn hắn phấn khởi thần tình, e không chỉ uống rượu đơn giản như vậy.

Ông chủ quán bar liền đứng ở bên cạnh, vừa thật vất vả khuyên trụ Emma - Watson những người này, ai biết từ trong phòng tới được những người trẻ tuổi này một điểm đều không phân rõ phải trái, liền tính là muốn cường gian, kia cũng muốn phân đối tượng hảo không hảo? Nếu là chân động Emma - Watson, dù cho không ngồi một đời ngục giam, đi ra cũng sẽ bị Harry Potter series phấn ti xử lý đi?

Bởi vì song phương đều là danh nhân, thêm tuổi vấn đề, hắn vẫn liền không suy xét qua báo nguy, hi vọng nhanh lên giải quyết, kết quả bảy tám phút qua, xung đột chẳng những không có bình ổn, còn càng ngày càng nghiêm trọng, song phương đại hữu động thủ tư thế.

Sớm biết, khiến cho bảo an đem bọn họ oanh đi ra ngoài.

Lão bản cấp thẳng vò đầu, oanh đi ra ngoài cũng không phải biện pháp, nếu là này hai đám người ở cửa quán bar đánh lên đâu? Còn không phải như thường liên lụy đến quán bar?

Bình thường, quán bar tiếp đãi này mấy tạp tuổi tuyến khách hàng, bình thường sẽ không có nhân nhàn rỗi không có việc gì cử báo, mọi người đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng thật muốn xảy ra chuyện, cảnh sát truy cứu lên, quán bar sẽ có phiền toái .

Rốt cuộc muốn hay không báo nguy, ông chủ quán bar có điểm khó xử.

Liền tại ông chủ quán bar chần chờ thời điểm, mặt sau đột nhiên vươn ra một bàn tay đến bát hắn một chút, lần này động tác biên độ không lớn, nhìn qua không dùng được lực, ông chủ quán bar lại cảm giác một cỗ đại lực truyền đến, căn bản ổn không trụ thân thể, không tự giác hướng một bên nghiêng đi.

Cứ việc không đến mức té ngã, lại tránh ra vừa đứng vị trí.

“Ai?” Ông chủ quán bar quay đầu nhìn, một câu quát hỏi vừa ra miệng, liền thấy rõ người tới bộ dáng, ánh mắt lập tức nhất lượng, giống như giải quyết vấn đề người đến ?

Hắn ngược lại nhìn về phía Emma - Watson, hai tháng trước, về Matthew - Horner cùng Emma - Watson chuyện xấu hâm nóng bay đầy trời.

Bắc Mĩ quan tâm điện ảnh cùng Hollywood nhân ai chẳng biết, Matthew - Horner tuy rằng là siêu cấp hoa hoa công tử, đổi bạn gái tốc độ cùng thay quần áo không sai biệt lắm, nhưng tại duy hộ bạn gái trên chuyện này, không ai có thể lấy ra tật xấu đến.

Kia vài cùng Matthew - Horner từng có một chân hoặc là mấy chân nữ nhân, nào không nói hắn là tốt nhất hoàn mỹ nhất tình nhân? Nào không phải đối với hắn miệng đầy khen ngợi?

Nếu chỉ là Matthew - Horner trở thành ngôi sao tuyến đầu sau, kia vài nữ nhân nói như vậy, có khả năng là ngại với Matthew - Horner thế lực.

Nhưng Matthew - Horner vẫn là tiểu minh tinh khi, cùng hắn kết giao qua nữ nhân, liền đối với hắn tán dương có gia.

“F#￥#K !”

Cái kia để kim sắc tóc ngắn nam hài còn tại bạo bẩn,“Lão tử hôm nay nhất định phải khiến các ngươi này quần đồ đê tiện nếm thử của ta......

Oành --

Hắn nói còn chưa nói xong, một bàn hoa quả liên quan cái khay bay qua, nện ở để màu nâu vàng tóc ngắn nam hài trên mặt.

Matthew thấy rõ ràng, nện khay trái cây qua nhân chính là Emma - Watson.

Lời kiểu này, không mấy người có thể nhẫn, huống hồ Emma - Watson vốn liền không là ngoan ngoãn nữ.

Một tại giới giải trí lăn lộn sắp mười năm nữ hài, làm sao có khả năng vẫn là ngoan ngoãn nữ? Huống hồ Emma - Watson các loại aura gia thân, dứt khoát chính là thiên chi kiêu nữ.

“Đồ đê tiện !” Cái kia để màu nâu vàng tóc ngắn nam hài nháy mắt nổi giận,“Lão tử hôm nay liền tính cường gian, cũng muốn chơi ngươi !”

Hắn bám chặt bình rượu, liền muốn xông lên đi, Matthew lắc mình mà ra, trực tiếp chắn ở Emma - Watson phía trước.

Đột nhiên lóe ra một cao lớn cường tráng nhân, khiến màu nâu vàng tóc ngắn nam hài sửng sốt một chút, sắp sửa bước ra đi chân, lại thu trở về.

Matthew đứng ở màu nâu vàng tóc ngắn nam hài đối diện, màu nâu vàng tóc ngắn nam hài sau lưng những người đó, đột nhiên lặng yên không một tiếng động lui về phía sau một bước, nguyên bản bắt lấy bình rượu nhân, cũng lặng lẽ đem bình rượu đặt về đến trên bàn.

Bọn họ cùng mặt trước nhất đồng bạn không giống nhau, chỉ là uống rượu, không có hấp khác, đầu bao nhiêu còn vẫn duy trì một điểm thanh tỉnh: Ai không nhận thức đối diện người là Matthew - Horner? Một liên cầm thương khủng bố phần tử đều có thể phóng đổ cường hãn nam nhân !

Cùng Matthew - Horner chống lại? Có tật xấu a !

Ngẫm lại kia ba thê thảm khủng bố phần tử, mấy gia hỏa này buông xuống bình rượu sau, lại không tự giác liên lui hai bước, kéo ra cùng mặt trước nhất tên kia còn tại kiêu ngạo đồng bạn cự ly.

Bọn họ phảng phất tại dùng thực tế hành động nói cho Matthew, chúng ta cùng người kia không phải một nhóm !

Matthew nhìn chằm chằm cái kia kiêu ngạo gia hỏa, đầu cũng không có hồi, chỉ là nói,“Đừng lo lắng, có ta.”

Emma - Watson yên tâm, ngay cả trong tay ghế gập đều buông xuống.

Nếu Matthew đến, còn có cái gì đáng lo lắng ?

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 797: Xử Lý Ngươi

“Việc này cùng ngươi không quan hệ !”

Cái kia để màu nâu vàng tóc ngắn côn đồ tựa hồ một điểm đều không để ý Matthew, tay cầm bình rượu,“Ngươi tránh ra.”

Braun - Williams cũng theo lại đây, liền đứng bên cạnh hắn, Matthew căn bản là không lo lắng,“Vị này......” Hắn nhìn người này liếc nhìn, còn nói thêm,“Vị này tiểu bằng hữu, sự tình dừng ở đây.”

Hắn nói chuyện đồng thời, còn tại nhanh chóng quan sát chung quanh tình thế, ngoài miệng nhìn như lơ đãng nói,“Một điểm việc nhỏ, đừng quá quá phận .”

Lời này vừa ra, Matthew phía sau trừ Emma - Watson mặt khác ba người, trên mặt đều lộ ra khó chịu, bọn họ như vậy bị người nhục mạ, như thế nào có thể liền như vậy tính?

Đặc biệt là Alex - Watson, tuy rằng không như thế nào cùng người đánh nhau qua, nhưng tuổi trẻ nam tính dễ dàng nhiệt huyết xung đầu, đặc biệt ở đây còn có tỷ tỷ hai vị tuổi trẻ xinh đẹp bằng hữu.

Nhưng hắn còn chưa kịp chen vào nói, Emma - Watson liền đối với bọn họ ba người nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Alex - Watson, Bonnie - Wright cùng Sophie - Sumner chỉ là nhận thức Matthew, cũng không lý giải hắn, lại biết Emma - Watson, cho nên cũng không có mở miệng.

Bất quá, Alex - Watson vẫn là mày nhíu chặt, nhìn Matthew phía sau lưng, có chút nghĩ không rõ, cái kia liên khủng bố phần tử đều dám ngay mặt cường hám thiết huyết ngạnh hán, thấy thế nào lên như là nhuyễn đản?

Emma - Watson nhận thức Matthew không phải một ngày nửa ngày , cho nên nhanh chóng bình tĩnh trở lại, Matthew nói việc này giao cho hắn xử lý, kia hắn khẳng định có thể xử lý tốt.

Một có thể cùng Liên Hiệp Quốc nạn dân thự cùng nhau chơi nhân, sẽ đối phó không được loại này côn đồ? Kia không phải chê cười sao?

Phía trước, nàng cảm giác giống Tom - Felton như vậy nam hài phi thường hấp dẫn nhân, đối phương diện mạo anh tuấn, gặp được việc gì cũng trước tiên xông lên đi, nhiệt huyết xúc động lại có hào khí, là chân nam nhân.

Nhưng sau khi lớn lên lại gặp được Matthew, nàng mới hiểu được cái gì gọi là chân nam nhân, nhiệt huyết xúc động rất nhiều thời điểm sẽ chỉ làm sự tình càng thêm không xong, lãnh tĩnh ngược lại đáng quý.

“Ta biết ngươi là ai !” Cái kia để màu nâu vàng tóc ngắn côn đồ trên mặt mang theo không bình thường đỏ ửng, có vẻ rất xúc động, trực tiếp nâng lên không linh bình rượu tay kia, chỉ Matthew, rất kiêu ngạo nói,“Ngươi chẳng phải chính là Matthew - Horner sao? Thiểm một bên đi, đừng chặn đường !”

Matthew thấy được đối phương trên mặt mất tự nhiên đỏ ửng, người bình thường có lẽ sẽ cho rằng đây là uống rượu quá độ dẫn đến , nhưng hắn tại Hollywood dốc sức làm nhiều năm như vậy, xem nhiều người như thế và cùng loại tình huống.

Này tám thành không phải cồn dẫn đến .

Xác định loại này khả năng tính rất lớn, Matthew nháy mắt có so đo, xung Braun - Williams sử ánh mắt, Braun - Williams minh bạch Matthew ý tứ, hơi hơi gật gật đầu, chỉ là rất cao cảnh giác, tạm thời không có ra tay.

“Emma là bằng hữu của ta......” Matthew lời này còn chưa nói xong, liền bị cái kia để màu nâu vàng tóc ngắn côn đồ dùng cực kỳ phấn khởi lời nói đánh gãy ,“Ta mặc kệ nàng là ai bằng hữu, đêm nay nàng tất yếu đi của ta phòng !”

Hắn lại hướng phía trước thò tay, ngón tay cự ly Matthew cũng liền không đến hai thước Anh,“Người khác sợ ngươi Matthew - Horner, ta Justin Bieber không sợ !”

Này gọi là Justin Bieber nhân nhìn thấy Matthew chỉ là tại nói đạo lý, vốn là phấn khởi đại não càng thêm xúc động, nói ra lời khí thế càng sung túc,“Lăn ra ! đừng chắn lão tử tán gái lộ !”

Matthew nhìn Justin Bieber, xác định gã này phấn khởi dưới, sẽ không liền như vậy tính, gật gật đầu, ngữ khí ôn hòa,“Ngươi tốt nhất về của ngươi phòng.”

Xem xem Justin Bieber, lại xem xem Matthew - Horner, ông chủ quán bar có điểm ngạc nhiên, Matthew - Horner phi thường có phong độ, vấn đề đây không phải có phong độ liền có thể giải quyết a? Thấy thế nào Matthew - Horner đều như là nhuyễn đản......

Chẳng lẽ Matthew - Horner e ngại này Justin Bieber?

Trong đầu được ra kết luận, dọa ông chủ quán bar nhảy dựng, căn bản không loại này khả năng đi?

Hắn lặng lẽ đối mấy cái bảo an khoa tay múa chân thủ thế, làm cho bọn họ tạm thời đừng động, sự tình nếu không có nháo ra, Matthew - Horner giống như muốn hòa bình giải quyết, vậy thì đợi đẳng xem hảo .

Có thể không kinh động cảnh sát, kia vẫn là đừng kinh động cho thỏa đáng, dù cho sự hậu cảnh sát từ trên truyền thông được đến tin tức, cũng so hiện trường bùng nổ dễ dàng giải quyết.

Alex - Watson cùng Sophie - Sumner liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt nghi hoặc, này Matthew - Horner hoàn toàn là một bộ nhân nhượng cho khỏi phiền thái độ.

Đây là muốn làm cái gì a? Chẳng lẽ hắn thật muốn Emma - Watson đi kia Justin Bieber trong phòng?

Matthew vẫn rất bình tĩnh, kích động cùng xúc động lúc này giải quyết không được bất cứ vấn đề, lợi dụng cùng Justin Bieber nói mấy câu nói đó công phu, hắn căn cứ tình huống, nhanh chóng suy xét hảo đối sách.

Justin Bieber trước mặt hắn, hô muốn cường gian Emma - Watson, này có thể nhẫn sao?

Nếu hắn nhịn xuống đến, mặt sau truyền ra đi, phỏng chừng hắn sẽ trở thành Hollywood một đoạn thời gian rất dài trò cười.

“Tránh ra !” Mắt thấy Matthew chỉ nói bất động, Justin Bieber không kiên nhẫn ,“Nhanh lên lăn ra ! bằng không ta ngay cả ngươi cùng nhau đánh !”

Rượu còn có thể tráng túng nhân đảm, huống chi hắn đêm nay đưa vào trong miệng , không chỉ là rượu.

“Ta khuyên ngươi không cần gây chuyện.” Matthew lợi dụng phía trước trò chuyện tranh thủ đi ra thời gian tưởng hảo đối sách, thái độ liền bắt đầu thay đổi,“Ta không biết ngươi là ai, ta cũng không nhận thức ngươi là ai ! ngươi tốt nhất hướng các bằng hữu của ta giải thích.”

Nhìn thấy Matthew biến sắc mặt so lật sách còn nhanh, Justin Bieber kêu gào nói,“Cút đi !” Hắn tiến lên một bước, ngón tay cơ hồ chỉ đến Matthew chóp mũi thượng,“Đừng tìm tấu !”

“Ta chỉ là lười phản ứng ngươi.” Matthew trong lời khinh thường dù là ai đều có thể nghe ra đến,“Bằng không......”

Đột nhiên, Justin Bieber mặt sau có nữ hài chen vào nói nói,“Bieber, đừng nháo , chúng ta vẫn là đi thôi, hắn nhưng là có thể đả đảo ba hạng nặng võ trang Mexico buôn lậu thuốc phiện .”

“Ngậm miệng !” Justin Bieber quay đầu trừng mắt nhìn kia nữ hài liếc nhìn, quay đầu đến, siết chặt trong tay bình rượu,“Cứt chó, chẳng phải chính là một Matthew - Horner sao?”

Hắn mà nói phảng phất không trải qua đại não như vậy,“Lão tử hôm nay liền đại biểu toàn Mexico buôn lậu thuốc phiện xử lý ngươi !”

Lời này còn chưa rơi xuống, Braun - Williams khấu tại trên thắt lưng tay, đã đem trong bao đựng súng mặt súng lục rút ra, chỉ là che giấu tại tây trang vạt dưới dưới, không ai phát hiện mà thôi.

Không trách hắn phản ứng quá độ, Mexico buôn lậu thuốc phiện đối với bọn họ này mấy Matthew bảo tiêu, thậm chí phụ trách qua Matthew đấu súng án Los Angeles cảnh sát cùng liên bang điều tra cục các tham viên đến nói, đều là cực kỳ mẫn cảm từ ngữ.

Nhưng Braun - Williams chung quy huấn luyện có tố, không có thật lộ ra thương đến, bởi vì vừa Matthew cấp qua hắn ám hiệu, hắn cũng nhận thức này gọi là Justin Bieber võng hồng tiểu minh tinh.

Justin Bieber vừa dứt lời, vung lên bình rượu liền triều Matthew trên đầu đập lại đây.

“A --”

Mặt sau Sophie - Sumner phát ra một tiếng kêu sợ hãi.

Alex - Watson không tự giác nhắm mắt lại, này một chai nếu là nện ở trên đầu, Matthew - Horner anh tuấn dung mạo liền không thể bảo toàn !

Emma - Watson tâm cũng xách lên, mặc kệ nói như thế nào, Matthew đều là nàng gọi điện thoại kêu lên đến hỗ trợ .

Hai người tuy rằng không phải nam nữ bằng hữu, về sau phỏng chừng cũng sẽ không trở thành nam nữ bằng hữu, nhưng vô luận là tại giường mặt trên, vẫn là giường phía dưới, tất cả đều là có thể phụ cự ly trao đổi hảo bằng hữu a.

Justin Bieber ngoài miệng treo cười dữ tợn, đêm nay trừ uống rượu, hắn còn hấp vài thứ.

Này mấy khiến hắn đại não sinh ra một loại cảm giác, hắn chỉ cảm thấy chính mình thân thủ nhanh nhẹn, động tác nhanh chóng, liền tính là Rumble đến, cũng có thể dễ dàng phóng đổ.

Chai bia bị hắn cao cao vung lên, hướng tới đối diện Matthew - Horner trên đầu nện tới.

Chỉ cần tạp lên, Matthew - Horner so với chính mình anh tuấn tướng mạo liền triệt để xong đời, đến lúc đó biến thành xấu quỷ......

Ngô --

Tiếng gió vang lên, chai bia bay nhanh đập xuống.

Braun - Williams không khỏi lắc đầu, này quá chậm a, so Neborah trung tâm thể hình trung xấu nhất một nghiệp dư quyền thủ quyền đầu, còn muốn chậm vài lần.

Justin Bieber nhìn đối diện Matthew - Horner không hề có phản ứng, tựa hồ bị dọa sửng sốt, khóe môi hắn cười dữ tợn càng sâu, lỗ tai phảng phất đều tại hưng phấn chờ đợi chai bia đập trúng đầu kia thanh thúy vỡ vụn thanh.

Ngay sau đó, hắn giống như nhìn thấy Matthew - Horner động , còn chưa xác định, liền cảm giác chọn chai cổ tay (thủ đoạn) bị một bàn tay lớn nắm lấy, sau đó chọn bình rượu động tác ngưng bặt, chẳng sợ dùng hết toàn thân khí lực đều không thể hạ lạc một tia một hào.

Kia bàn tay lớn phi thường thô ráp, ma sát cổ tay hắn làn da đều đau.

Justin Bieber nếu động thủ, Matthew đương nhiên sẽ không lại khách khí, tay trái đột nhiên phát lực, Justin Bieber kia tinh tế tiểu thủ đoạn, tại hắn trong tay giống như là cùng yếu đuối tiểu tế thông.

A --

Justin Bieber tiếng hét thảm vang lên.

Ầm --

Bình rượu rơi trên mặt đất.

Phanh --

Thanh thúy vỡ vụn thanh truyền đến Justin Bieber còn vẫn duy trì hưng phấn trong lỗ tai.

Kêu thảm thiết truyền đến, Alex - Watson nhanh chóng mở to mắt, trước triều Matthew trên đầu nhìn lại, mặt trên vừa không có rượu bình mảnh vỡ, càng không có máu tươi chảy ra.

Tiếp hắn nghiêng đầu, lúc này mới nhìn thấy cơ hồ bị Matthew - Horner cường tráng thân thể hoàn toàn ngăn trở Justin Bieber.

Phát ra kêu thảm thiết nhân không phải Matthew - Horner, mà là Justin Bieber !

Bởi vì Justin Bieber còn tại hét thảm.

“Hắn...... Hắn thật lợi hại.” Alex - Watson nghe được Sophie - Sumner lầm bầm lầu bầu,“Đây mới là thiết huyết chân nam nhân sao?”

Emma - Watson khóe miệng nhướn lên tươi cười, đây mới là Matthew - Horner a, cái kia dù cho không phải nam nữ bằng hữu, nàng cũng nguyện ý cùng hắn thấu cùng nhau làm bừa cường hãn nam nhân a !

Matthew siết Justin Bieber thủ không có dùng tới toàn lực, lo lắng thật muốn dùng lực mà nói, Justin Bieber này tinh tế tiểu thủ đoạn khả năng sẽ gãy xương.

Hắn đối với loại này nhân đương nhiên không có trắc ẩn chi tâm, chỉ là cần Justin Bieber tiếp tục nói chuyện.

Vạn nhất làm gãy Justin Bieber cổ tay (thủ đoạn), người này chỉ còn lại có hét thảm, nói không ra lời, cái hầm kia quá nhỏ .

Matthew còn trừu không mắt nhìn Justin Bieber mặt sau cái kia nữ hài, này trưởng một trương mặt tròn nữ hài, một chút không biết đến một lần thần trợ công, cũng cho hắn một nhắc nhở.

“Ngươi muốn thay thế biểu Mexico buôn lậu thuốc phiện giết ta?” Matthew mang theo phẫn nộ hỏi.

Cổ tay đau đớn còn có thể chịu đựng, Justin Bieber trừng Matthew, hung hăng nói,“Ta muốn giết ngươi !”

Nói, hắn một tay còn lại siết quyền đầu, hướng tới Matthew trên mặt đánh đi.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 798: Không Mang Theo Chơi Như Vậy A

Vây xem mọi người, nhìn thấy Justin Bieber lại một lần chủ động ra tay, đều ngầm lắc đầu, này tiểu vô lại rất không biết tự lượng sức mình .

Ông chủ quán bar lại ý thức được, Justin Bieber muốn không hay ho.

Justin Bieber lần đầu tiên ra tay, Matthew - Horner chỉ là làm ra cơ bản nhất phòng vệ chính đáng.

Hiện tại Justin Bieber chẳng những lần thứ hai chủ động ra tay, còn hô muốn giết chết Matthew - Horner, đây không phải chính mình tìm chết sao?

Hắn kia điểm tiểu thân thể, có thể là Matthew - Horner đối thủ?

Này căn bản chính là tự tìm tử lộ !

Giống như là đối đãi lần này xung đột, ông chủ quán bar vẫn có chính mình suy xét, có thể phụ trách một nhà dạ trường công tác, xã hội kinh nghiệm tự nhiên không cần phải nói.

Đến nơi này, hắn xem như xem minh bạch , Matthew - Horner lần nữa nhường nhịn, căn bản không phải chân chính nhường nhịn, mà là tại tìm cơ hội, tìm một có thể chân chính giáo huấn Justin Bieber hảo cơ hội.

Ông chủ quán bar như cũ không nhúc nhích, đồng thời ngăn lại thủ hạ bảo an, sự tình phát triển đến một bước này, cuối cùng chiếm thượng phong người khẳng định là Matthew - Horner, hắn không tất yếu đánh gãy Matthew - Horner ý đồ, nếu nhất định muốn tại xung đột giữa song phương có điều thiên hướng, ngốc tử đều sẽ chọn Matthew - Horner a.

Liền tính Justin Bieber báo nguy, cảnh sát lại đây , đứng ở phía trước không phải còn có Matthew - Horner sao?

Ông chủ quán bar nháy mắt hạ quyết tâm, liền làm một người đứng xem.

Hắn còn nhịn không được nhìn nhìn Emma - Watson, trách không được Hollywood này mấy nữ nhân đều đối Matthew - Horner tán dương có gia, này mấy tâm tư luôn luôn đều bất an định Hollywood nữ nhân, muốn tìm một đêm tình hoặc là lâm thời tìm người kết giao một đoạn thời gian, khẳng định thủ chọn Matthew - Horner như vậy a.

Matthew - Horner có nhan có tiền có thế lực có thân hình, còn có thể giúp các nàng giải quyết sự nghiệp cùng trên sinh hoạt phiền toái, ai không vui cùng hắn làm một hồi?

Liền tính là chính thức bạn trai, cũng không tất có Matthew - Horner như vậy lâm thời tình nhân làm được xuất sắc đi?

Justin Bieber vừa vung ra quyền đầu, Matthew tay phải như thiểm điện lộ ra, giành ở Justin Bieber quyền đầu phía trước, cầm chặt hắn cổ.

Thô ráp đại thủ bóp chặt Justin Bieber cổ, Justin Bieber phảng phất sắp tắt thở tiểu kê như vậy, nháy mắt thế nào đi xuống, vung ra đi quyền đầu vô lực đánh vào Matthew trên vai, nhiều nhất chỉ có thể cào cào ngứa.

Matthew cũng không nói, cánh tay phải đột nhiên phát lực, một bàn tay trảo Justin Bieber cổ, mượn dùng thân cao tay dài ưu thế, ngạnh sinh sinh đem hắn nhấc lên.

Justin Bieber mặt đỏ lên, thò tay đi bài Matthew tay, lại căn bản không dùng được lực.

Alex - Watson nhìn một màn này, hưng phấn siết chặt quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi nói,“Liền nên như vậy giáo huấn hắn !”

Giờ khắc này, Matthew hình tượng tại hắn trong cảm nhận đột nhiên cất cao, hắn nhìn về phía Matthew trong mắt tất cả đều là sùng bái.

Không biết vì sao, Alex - Watson trong đầu lóe qua một ý niệm, trước mặt một màn này, nhiều như là cường Thú Nhân nghiền áp người Hobbit a.

Matthew không có khiến Justin Bieber ở trên tay hắn nhiều đãi, tổng không thể vặn gãy gã này cổ đi?

Hắn xách Justin Bieber cổ, tựa như lão ưng ném tiểu kê như vậy, trực tiếp đem Justin Bieber ném đi ra ngoài.

Justin Bieber nghe bên tai hô hô tiếng gió, biết tình huống không tốt, lại cái gì cũng làm không được, phía sau lưng tầng tầng đụng vào trên một cái bàn, cả người lẫn bàn tất cả đều phiên ngã xuống đất.

Vô cùng thê thảm đau gọi nháy mắt truyền khắp toàn bộ quán bar.

Justin Bieber mặt sau những người đó đều sửng sốt một chút, lập tức nhanh chóng lại lui về phía sau, tận lực rời xa Justin Bieber cái kia gia hỏa.

Quán rượu bên trong, trừ Justin Bieber kêu thảm thiết, một nháy mắt này thế nhưng không có mặt khác thanh âm.

“Quả nhiên là Hollywood tối cường nam nhân a.” Sophie - Sumner nhìn Matthew ánh mắt tại tỏa sáng,“Quá cường hãn a !”

Nhìn Justin Bieber trên mặt đất kêu thảm thiết không bò lên được, lại không có một người đi dìu hắn, Emma - Watson một bên khóe miệng hất cao, lộ ra dấu hiệu tính tươi cười.

Đặt ở trong lòng khí, dĩ nhiên ra hơn phân nửa.

Muốn nói hoàn toàn xuất khí kia không có khả năng, chung quy Justin Bieber nói những lời này, thật sự rất ghê tởm người , để người hận không thể triệt để đem hắn phế bỏ.

Emma - Watson khẽ lắc đầu, loại này ý tưởng không hiện thực, hiện tại là pháp trị xã hội, Justin Bieber nhiều lắm thụ chút da thịt thương, qua thượng một hai tháng lại sẽ vui vẻ nhảy nhót đi ra làm hắn ngôi sao ca sĩ.

Nghĩ đến về sau khả năng sẽ tại TV, hệ thống mạng Hòa mỗ chút hoạt động hiện trường nhìn thấy Justin Bieber, Emma - Watson liền tưởng phun.

Người này thật sự là rất để người ghê tởm .

May mắn có Matthew a.

Mặc kệ nói như thế nào, Emma - Watson đều cảm giác thư thái thật nhiều, tâm tư cũng linh hoạt lên: Lần trước tại London, Matthew vẫn muốn thử xem địa phương khác, lại bị chính mình cự tuyệt , muốn hay không...... Đêm nay khiến hắn thử xem?

Ông chủ quán bar nhẹ nhàng thở ra, thoạt nhìn là muốn kết thúc a, chỉ là đánh nghiêng một cái bàn, tổn thất cũng không lớn.

Matthew nhìn ghé vào trên sàn hét thảm Justin Bieber, đối với chính mình ra tay phân lượng, hắn phi thường có tin tưởng, Justin Bieber rất đau là thật , hẳn là sẽ không thương đến xương cốt.

“Braun, báo nguy !” Matthew bình tĩnh đối Braun - Williams nói,“Hướng Los Angeles cảnh sát cùng liên bang điều tra cục báo nguy, ta tao ngộ Mexico buôn lậu thuốc phiện tập kích, đối phương muốn giết ta !”

Nói xong, hắn lấy di động ra, cấp Elena - Boyar phát điều tin nhắn: Có đại tin tức, đến thế kỷ thành.

“Vâng !” Braun - Williams không có bất cứ do dự, lấy di động ra liền bắt đầu gọi cho.

Người chung quanh tất cả đều sửng sốt, có lầm hay không, thắng được người là ngươi hảo sao? Như vậy còn báo cảnh? Còn nói muốn giết ngươi?

Ông chủ quán bar nhìn nhìn trên mặt đất hét thảm Justin Bieber, lại nhìn nhìn Matthew - Horner, trong lúc nhất thời làm không rõ đây là muốn làm cái gì?

“Làm gì báo nguy a !” Alex - Watson nhỏ giọng nói thầm,“Báo nguy nhiều phiền toái.”

Emma - Watson lý giải một ít Matthew làm việc tác phong, lúc này đại khái đoán được hắn muốn làm cái gì, lòng tràn đầy đều là kinh hỉ, không tự giác bịt kín miệng.

Nàng nhớ tới Matthew bóp chặt Justin Bieber trước cổ mà nói, Justin Bieber này ngu xuẩn, thật ngốc chết !

Việc này cùng Mexico buôn lậu thuốc phiện cùng Matthew gặp được khủng bố tập kích liên lụy đến cùng nhau, không nói khác, Justin Bieber sẽ bị cảnh sát cùng liên bang các tham viên phiền chết đi?

Nghe nói Bắc Mĩ bên này, bất cứ cùng khủng bố phần tử liên lụy, đều sẽ nhận đến một lần lại một lần cực kỳ khắc nghiệt thẩm tra.

“Không hiểu đừng nói lung tung.” Emma - Watson đối đệ đệ thấp giọng nói.

Alex - Watson ngoan ngoãn ngậm miệng.

Ông chủ quán bar lúc này cũng tưởng minh bạch , không khỏi lau trên trán mồ hôi lạnh, không mang theo như vậy chơi đi?

Justin Bieber bất quá chính là kêu gào muốn cường gian của ngươi chuyện xấu đối tượng, ngươi này phản lại, muốn đem đối phương hướng trong ngục giam chỉnh......

Tiếp, hắn hồi tưởng qua phía trước phát sinh từng màn, lập tức ý thức được, Justin Bieber căn bản chính là rơi vào Matthew - Horner cạm bẫy bên trong.

Này Matthew - Horner, xuất hiện chi sơ rất bình thản, thậm chí có điểm yếu đuối, dẫn tới Justin Bieber càng thêm kiêu ngạo, cuối cùng câu dẫn Justin Bieber chủ động ra tay, sau đó lấy phòng vệ chính đáng tư thái phản kích, hung hăng giáo huấn Justin Bieber một trận......

Không đúng, hẳn là còn có lâm thời khởi ý địa phương, Justin Bieber cái kia nữ đồng bạn mà nói, phỏng chừng khiến Matthew - Horner lâm thời khởi ý, đem Justin Bieber triều Mexico buôn lậu thuốc phiện cùng mấy cái muốn giết hắn người bên kia mang.

Justin Bieber này ngu xuẩn, thế nhưng thật theo đi xuống, Matthew - Horner trước mặt hắn đào hố, kết quả Justin Bieber không chút do dự nhảy xuống.

Trong đó có Justin Bieber uống nhiều cùng hấp nhiều nhân tố, nhưng Matthew - Horner này tâm cơ cùng lâm thời ứng biến năng lực, rất không phải bình thường.

Trách không được có thể từ Hollywood kịch liệt cạnh tranh trung trổ hết tài năng !

Ông chủ quán bar trong lòng lóe qua một tia bội phục, lại không thể trơ mắt nhìn này mấy phát sinh, vội vàng đi lên tưởng ngăn cản báo nguy, lại bị đột nhiên lóe ra đến một hắc tây trang kéo lấy .

“Đừng lộn xộn !” Cái kia hắc tây trang rất bình thản nhắc nhở nói,“Dễ dàng gợi ra hiểu lầm.”

Nghe nói như thế, ông chủ quán bar chung quanh nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện có sáu bảy hắc tây trang ẩn ẩn đứng ở Matthew - Horner chung quanh.

Không cần hỏi, này khẳng định là Matthew - Horner bảo tiêu.

Ông chủ quán bar có điểm nóng nảy,“Ta là nơi này lão bản !”

Hắc tây trang rất có lễ phép,“Ngươi hảo, lão bản.”

Liền tại bọn họ nói lời này công phu, ông chủ quán bar phát hiện hết thảy đều muộn , Matthew - Horner bên cạnh cái kia bảo tiêu đã đánh xong điện thoại.

Matthew nghe được ông chủ quán bar mà nói, quay đầu nhìn hắn một cái, nói khẽ với Braun - Williams nói hai câu, Braun - Williams đi qua.

Hắn đi đến ông chủ quán bar trước mặt, thấp giọng trò chuyện lên, nói không nhiều lắm một hồi, ông chủ quán bar trên mặt sốt ruột cùng lo lắng dần dần biến mất, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường.

Rất nhanh, ông chủ quán bar thành khẩn hứa hẹn nói,“Ngươi yên tâm, ta cùng quán bar nội toàn bộ viên công, đều có thể vi Horner tiên sinh làm chứng !” Hắn lại đến gần Braun - Williams bên tai, dùng càng thấp thanh âm nói,“Ta nơi này trang bị theo dõi, có thể chụp đến bên này.”

Braun - Williams lại thấp giọng nói,“Các ngươi chỉ cần ăn ngay nói thật.”

Ông chủ quán bar vội vàng gật đầu,“Không thành vấn đề.”

Hắn nhìn nhìn Matthew, nghĩ đến đối phương chuyên môn để người lại đây chuyển đạt những lời này, không khỏi thầm than, giống Matthew - Horner như vậy có đảm đương chịu phụ trách lại không thích cho người khác tìm phiền toái hảo nhân, Hollywood thật nên lại nhiều một điểm.

Nếu Matthew - Horner cùng hắn các bằng hữu chịu ra mặt, quán bar có thể tránh miễn phiền toái càng lớn hơn nữa, đêm nay tổn thất cũng có thể được đến bồi thường, không có cái gì khó mà nói .

Lại nói, Matthew - Horner không đề bất cứ quá phận yêu cầu, chỉ là khiến hắn đối mặt cảnh sát cùng liên bang điều tra cục ăn ngay nói thật mà thôi.

Emma - Watson tiến lên một bước, thấp giọng hỏi,“Không có việc gì đi?”

Matthew quay đầu đối với nàng cười cười, nói,“Yên tâm, có chuyện không phải chúng ta.”

Braun - Williams đã báo nguy, hoàn cho liên bang điều tra cục Los Angeles chi nhánh nhỏ vẫn phụ trách theo dõi hắn bị tập kích sự kiện tham viên gọi điện thoại, này hai bên nhân nghe nói hắn lại gặp được hư hư thực thực Mexico buôn lậu thuốc phiện tập kích, đã phái người bằng nhanh nhất tốc độ hướng bên này đuổi tới.

“Chúng ta đi sao?” Emma - Watson hỏi.

“Chờ một lát.” Matthew vỗ nhẹ nhẹ dưới Emma - Watson cánh tay,“Một hồi xem màn diễn.”

Hắn ánh mắt dừng ở Justin Bieber trên người,“Thế nhưng tưởng đối với ngươi làm loạn, tổng muốn cho hắn một khắc sâu điểm giáo huấn.”

Emma - Watson thò tay kéo lại Matthew,“Ta nghe ngươi.” Nàng lại đến gần Matthew bên tai, bổ sung một câu,“Ta đêm nay đều nghe ngươi.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 799: Tìm Đường Chết

Canh bốn đưa lên, cầu vé tháng ! cầu phiếu đề cử ! cầu đánh thưởng !

Đèn cảnh sát lấp lóe, còi cảnh sát kêu to, từng chiếc xe cảnh sát nhanh như điện chớp như vậy đến quán bar cửa, xuống dưới cảnh sát mỗi người đều sắc mặt ngưng trọng, phảng phất gặp cực kỳ nghiêm trọng án kiện, trong đó một chiếc màu đen trọng hình chống đạn ô tô sau tương môn đột nhiên mở ra, hạng nặng võ trang SWAT đội viên nối đuôi nhau mà ra, tại đội trưởng dẫn dắt dưới, nhào vào khách sạn trong.

Vừa tiếp đến báo án, tháng năm một tay làm nằm sấp xuống ba danh võ trang khủng bố phần tử Matthew - Horner, đêm nay lại gặp Mexico buôn lậu thuốc phiện tập kích.

Này tuyệt đối không phải việc nhỏ, bị tập kích không phải người thường, mà là Hollywood cự tinh, nổi tiếng hoạt động xã hội gia, từ thiện gia, phụ nữ nhi đồng quyền lợi bảo đảm giả, Liên Hiệp Quốc nạn dân thự đại sứ cùng hưởng dự toàn thế giới ức vạn phú hào Matthew - Horner !

Đến từ Beverly thị cảnh cục Bernate cục trưởng đầy mặt nghiêm túc, nếu phát sinh tháng năm khi đấu súng án, phỏng chừng chính mình vừa ngồi trên cục trưởng vị trí, liền muốn đổi cá nhân .

Matthew - Horner ngắn ngủi hơn hai tháng bên trong, liền liên tiếp gặp được hai lần khủng bố tập kích, lần này còn giống lần đầu tiên như vậy nghiêm trọng, Los Angeles cảnh sát hệ thống khẳng định bị toàn quốc thậm chí toàn thế giới chỉ trích.

Đến lúc đó dư luận áp lực sẽ có bao nhiêu đại, dùng đầu ngón chân đều có thể tưởng ra đến.

Này quần Mexico buôn lậu thuốc phiện đều điên rồi sao? Bernate cục trưởng rất sinh khí, thật nghĩ đến USA cùng Los Angeles là Mexico cái loại này địa phương?

Hắn đã quyết định chủ ý, bắt đến kia vài hỗn cầu, nhất định cho bọn họ điểm nhan sắc xem xem.

Một đội hạng nặng võ trang SWAT xông vào quán bar thời điểm, ngay cả Matthew giật nảy mình, may mắn bởi vì không có tiếng súng cùng hỗn loạn thanh âm,SWAT đội viên tương đối cẩn thận, không có phát sinh cái gì hiểu lầm.

Theo sau, cảnh sát người phụ trách Bernate cục trưởng cũng vào tới, sau đó liên bang điều tra cục Los Angeles chi nhánh nhỏ vài vị tham viên cũng đến.

Có Matthew một người ở trong này, những người này liền vô pháp không coi trọng.

Chỉ là đương Bernate cục trưởng nhìn thấy nằm trên mặt đất thống khổ rầm rì tiểu thanh niên khi, lòng tràn đầy đều là nghi vấn: Đây chính là tập kích Matthew - Horner khủng bố phần tử?

Nhưng hắn tại hiện trường làm qua hỏi thăm sau, lại không thể không coi trọng.

Trước để người đem trên mặt đất tiểu thanh niên làm đến một bên soát người, thuận tiện kiểm tra một chút thương thế, sau đó hắn tự mình đối Matthew - Horner cùng Emma - Watson này hai vị đại minh tinh làm hỏi thăm, thêm thủ hạ hỏi cùng nhân chứng, ngắn ngủi hơn mười phút sau, Bernate cục trưởng nhìn về phía cái kia tiểu thanh niên ánh mắt liền thay đổi.

Đây không phải chính mình tìm chết sao?

Quán bar mục kích chứng nhân thật sự nhiều lắm, không chỉ một người nghe được cái kia gọi là Justin Bieber nhân nói muốn đại biểu Mexico buôn lậu thuốc phiện xử lý Matthew - Horner !

Hơn nữa hắn không phải kêu gào, thật đúng là ra tay .

Đã có người chuyên môn đem cái kia tập kích Matthew - Horner chai bia góp nhặt lên, mỗi một khối mảnh vỡ đều không bỏ qua.

Này ngoạn ý thật có thể muốn người mệnh a !

Còn có, liên bang điều tra cục nhân điều lấy hiện trường theo dõi video, hết thảy đều phi thường rõ ràng, này Justin Bieber thế nhưng lấy bình rượu triều Matthew - Horner trên đầu tạp.

Thêm hắn ngôn ngữ gian không chỉ một lần đem chính mình cùng Mexico buôn lậu thuốc phiện liên lụy cùng một chỗ, còn mấy lần kêu gào muốn giết chết Matthew - Horner, việc này đại phát .

Nếu không có năm nay tháng năm phát sinh sự, đêm nay nhiều lắm cũng chính là đánh nhau bác sát, Justin Bieber hướng Matthew - Horner bồi lễ nhận lỗi, bồi điểm tiền, phỏng chừng không sai biệt lắm liền thu phục .

Nhưng hiện tại mới giữa tháng bảy a, cự ly Matthew - Horner tại Burbank bị tập kích mới hơn hai tháng một chút, lần đó sự kiện bị định tính là nghiêm trọng thành thị khủng bố tập kích, toàn mĩ truyền thông cùng công chúng xa không có đến quên đi thời điểm, Justin Bieber đêm nay làm như vậy vừa ra, không phải tự tìm tử lộ sao?

Bernate cục trưởng nhìn nhìn Justin Bieber, mơ hồ nhớ rõ chính mình nữ nhi giống như đề cập qua, gã này là từ năm trước bắt đầu tại trên youtube nổi danh , nguyên bản chỉ là võng hồng, sau này không biết bị nhà ai trù tính công ty nhìn trúng , đóng gói trở thành ca sĩ, đầu tháng bảy mới phát hành đệ nhất trương đan khúc, chân chính thành danh cũng liền nửa tháng......

Ngôi sao là không cần suy nghĩ, xem liên bang điều tra cục đám kia gia hỏa đầy mặt nghiêm túc bộ dáng, Justin Bieber không bị bọn họ thẩm tra hù chết, cũng sẽ bị phiền chết, nếu là thật cùng khủng bố phần tử liên hệ cùng một chỗ? Ngẫm lại đều cảm giác thê thảm.

Từ 2002 năm quốc thổ an toàn bộ thành lập sau, bất cứ cùng khủng bố phần tử lại liên lụy sự, chẳng sợ lại tiểu đều không là việc nhỏ.

Bernate cục trưởng cách một đoạn cự ly, lại mắt nhìn Justin Bieber có chút non nớt gương mặt, có lẽ tuổi có thể giúp hắn một phen.

Này đương nhiên đều là xấu nhất tình huống.

Lấy hiện trường tình huống đến xem, Justin Bieber mặt sau sẽ thực phiền toái, nhưng ngồi tù tỷ lệ hẳn là không lớn đi?

“Ngươi hảo, cảnh trưởng.” Matthew tìm đến Bernate cục trưởng,“Chúng ta lại thấy mặt.”

Nhìn thấy Matthew này trương quen thuộc gương mặt, Bernate cục trưởng đột nhiên có điểm xấu hổ, ngắc ngứ nói,“Ách...... Ngươi...... Ngươi hảo, Matthew.”

Chỉ cần nghĩ đến có một về Matthew án tử thủy chung không phá, hắn liền cảm giác tự tin không đủ.

Matthew không có nói quần lót bị trộm án, rất bình tĩnh nói,“Của ta luật sư rất nhanh liền sẽ lại đây.” Hắn ngữ khí dần dần trở nên nghiêm túc,“Hi vọng cảnh sát có thể chăm chú đối đãi chuyện này, Justin Bieber ý đồ mưu sát, nếu không phải ta phản ứng mau, hậu quả không thể lường được.”

Nghe được ý đồ mưu sát, Bernate cục trưởng lập tức ý thức được, Matthew không tính toán liền như vậy tính.

Matthew đã từ Emma - Watson cùng nàng bằng hữu kia lý giải đến sự tình trải qua, triệt để xác định này Justin Bieber chính là hắn từng tại bát quái trên tin tức từng nhìn đến cái kia Justin Bieber, quả nhiên đều là giống nhau hóa.

Việc này thực ra rất dễ dàng lý giải, một không xu dính túi chừng mười tuổi mao đầu tiểu tử, phát hành đệ nhất single đại lấy được thành công, do võng hồng bước vào ngôi sao hàng ngũ, nhưng cá nhân tâm tính căn bản không điều chỉnh tốt, tâm tính bành trướng dưới tại thêm cồn cùng thuốc phiện kích thích, trêu chọc căn bản không phải hắn hiện tại có thể trêu chọc nhân.

Thực ra Matthew rất rõ ràng, cái gọi là khủng bố phần tử cuối cùng rất khó thành lập, này chỉ là sẽ cho Justin Bieber mang đến rất nhiều phiền toái.

Hắn muốn , không chỉ là này mấy.

Justin Bieber kia nhất bình rượu nện ở hắn trên đầu là cái gì hậu quả? Anh tuấn tướng mạo có thể hay không có thể bảo toàn? Hay không sẽ đi gặp Thượng Đế? Vẫn là nói chợt trở về tiếp tục vung đại chùy?

Vô luận nào một loại, đều là Matthew không thể nhận .

Tựa như đang tại chờ đợi ngồi ghế điện thích phiên thiên ba danh buôn lậu thuốc phiện như vậy, trực tiếp uy hiếp đến nhân thân an toàn nhân, hắn đều sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Lấy ơn báo oán loại sự tình này, tại Matthew người như thế trên người, khả năng tồn tại sao?

Cho nên, hắn tưởng nếm thử khiến Justin Bieber trả giá càng lớn đại giới.

Bernate cục trưởng biết hôm nay Matthew so với hắn lần đầu tiên gặp khi lực ảnh hưởng đại nhiều lắm, vội vàng nói,“Matthew, ngươi yên tâm, cảnh sát nhất định sẽ thích đáng xử lý chuyện này.”

Matthew gật gật đầu, lại chính nghĩa lẫm nhiên nói,“Còn có một sự kiện, ta cử báo Justin Bieber hít thuốc phiện, thậm chí khả năng tàng độc, hi vọng cảnh sát điều tra hắn tùy thân mang theo vật phẩm cùng chiếc xe.”

“Chúng ta sẽ .” Bernate cục trưởng lập tức phân phó bên cạnh cảnh sát,“Dẫn người đi điều tra.”

Emma - Watson liền tại cách đó không xa, những lời này tất cả đều nghe được lỗ tai bên trong, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Matthew, ở trong mắt nàng, Matthew làm như vậy tất cả đều là vì nàng !

“Cái kia ngu xuẩn sẽ không thật tàng độc đi?” Sophie - Sumner lúc này tại nàng bên cạnh hỏi.

“Một hít thuốc phiện trên người......” Emma - Watson xác định Justin Bieber sẽ có phiền toái rất lớn,“Sẽ không có độc phẩm sao?”

Sophie - Sumner cười,“Cũng phải a.” Nàng bỗng nhiên chuyển đề tài,“Matthew - Horner thật soái a ! lại có thân thể, lại có đầu não, thật không sai !”

Emma - Watson tà Sophie - Sumner liếc nhìn,“Ngươi tưởng nhiều lắm.”

Nàng lại quay đầu nhìn về phía Matthew, Matthew còn tại cùng cái kia Beverly thị cảnh cục cục trưởng nói cái gì, lại có liên bang điều tra cục tham viên gia nhập đến trong đó, phỏng chừng Justin Bieber tinh đồ muốn xong đời đi?

Nghĩ đến vỏn vẹn bởi vì Justin Bieber nhục mạ chính mình, Matthew liền làm ra nhiều như vậy hành động, Emma - Watson buông xuống ánh mắt, không muốn khiến nhân nhìn thấy trong đó cảm động.

Nàng có một ý tưởng, một không hiện thực ý tưởng: Nếu Matthew đêm nay cùng nàng cầu hôn, nhất định sẽ đáp ứng đi?

Đáng tiếc, nàng biết Matthew sẽ không làm như vậy.

Rất nhanh, Emma - Watson liền kiên định khẽ lắc đầu, hồi báo phương thức có rất nhiều, dùng đoạn thứ nhất hôn nhân làm hồi báo rất xuẩn .

Dù sao phía trước cũng cùng Matthew nói, nàng đêm nay cái gì cũng nghe Matthew , tùy tiện hắn hảo.

Bỗng nhiên, phía trước rời đi tên kia cảnh sát trở lại, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc, tại Bernate cục trưởng bên tai nói thầm vài câu lại ly khai, theo sau Matthew lại cùng Bernate cục trưởng nhỏ giọng hàn huyên lên.

Bởi bọn họ thanh âm rất thấp, Emma - Watson nghe không được cụ thể nói đến là cái gì.

Bất quá, hai phút sau, Matthew liền đi trở về, trên mặt biểu tình cũng có chút kỳ quái.

“Làm sao?” Emma - Watson quan tâm hỏi.

Alex - Watson, Bunny - Wright cùng Sophie - Sumner cũng kề sát qua.

Matthew trước làm cấm thanh thủ thế, tiếp hạ giọng, nói,“Vừa cảnh sát điều tra Justin Bieber cùng hắn tùy thân vật phẩm, tại Justin Bieber trên người phát hiện một túi to thuốc phiện, nhìn ra khả năng vượt qua 200 khắc.”

Hắn thở dài,“Vị này quá lợi hại , ta đều bội phục, mang theo như vậy một túi to thuốc phiện đến quán bar.”

“Thật?” Alex - Watson trên mặt tất cả đều là kinh hỉ.

Emma - Watson đêm nay gặp được ngoài ý muốn nhiều lắm, nhưng tin tức này vẫn là khiến nàng che miệng lại nở nụ cười, đây thật là một để người vui vẻ hảo tin tức.

Matthew gật gật đầu,“Thật, này không chỉ là hít thuốc phiện đơn giản như vậy.”

Nguyên bản, hắn phỏng đoán Justin Bieber tám thành hấp độc, như vậy Justin Bieber trên người khả năng còn có thuốc phiện, chỉ cần số lượng hơi chút lớn một chút, có hắn bên này nhìn chằm chằm, Justin Bieber tàng độc tội danh chạy không được.

Ai từng lường trước, vị này mang theo như thế đại một bao thuốc phiện nơi nơi chạy......

Này chỉ có thể nói là ngoài ý muốn thu hoạch .

Từ tám điểm tả hữu Matthew đi đến quán bar, đến cuối cùng đi hoàn cảnh sát cùng liên bang điều tra cục thủ tục, đã tiếp cận buổi tối mười một giờ.

“Các ngươi đi trước đi.”

Trước khi rời đi quán bar, Emma - Watson đối đệ đệ Alex cùng hai cái bằng hữu nói,“Không cần phải xen vào ta cùng Matthew .”

Alex - Watson cùng Bunny - Wright dẫn đầu ra quán bar, Sophie - Sumner lại không có động.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 800: Đặc Biệt Đề Nghị

Trong mơ hồ, từ quán rượu bên trong có thể nghe được bên ngoài hỗn loạn thanh âm, Alex - Watson không có danh khí, biểu diễn Ginny - Weasley Bonnie - Wright lại là danh nhân, bọn họ rõ ràng bị tụ tập ở ngoài cửa phóng viên cẩu tử vây quanh lên.

Sự kiện phát sinh thời gian dài như vậy , tại Los Angeles loại địa phương này, phóng viên sớm chiếm được tin tức.

Matthew không có để ý bên ngoài hỗn loạn, mà là cùng chính mình luật sư Wilson hàn huyên vài câu, kế tiếp còn muốn khiến Wilson luật sư nhìn chằm chằm chuyện này.

Wilson luật sư cũng minh xác nói cho hắn, dù cho Justin Bieber chưa đầy hai mươi tuổi, lớn như vậy một bao thuốc phiện chỉ cần kiểm phương kiên trì truy cứu, Justin Bieber rất khó thoát tội.

Nếu bọn họ bên này thích hợp gia tăng áp lực, Justin Bieber thoát tội tỷ lệ có thể xem nhẹ bất kể.

“Đêm nay liền đến nơi này đi.” Matthew nhìn nhìn thời gian,“Ngươi cũng sớm điểm trở về nghỉ ngơi, chúng ta bảo trì liên hệ.”

Wilson luật sư xách lên túi công văn, gật đầu nói,“Ta vừa hỏi, nơi này có cửa sau, ngươi vẫn là đi cửa sau.”

Vài danh cảnh sát lúc này áp Justin Bieber ra quán bar, Justin Bieber còng tay gia thân, không biết là cồn cùng thuốc phiện mang đến hưng phấn biến mất dẫn đến uể oải, vẫn là bị Matthew đánh không có tinh khí thần, gục đầu, nhìn qua phi thường đáng thương.

Nhưng cửa mấy người, không có một đáng thương hắn.

Theo sau, lại có cảnh sát mang theo vật chứng theo lại đây.

Sophie - Sumner thấp giọng hỏi,“Lớn như vậy một bao thuốc phiện, hắn có hay không ngồi tù.”

“Khẳng định sẽ.” Emma - Watson bao nhiêu lý giải một điểm bên này pháp luật,“Phán vài năm sẽ rất khó nói.”

Matthew cùng Wilson luật sư phất tay tái kiến, xung Emma - Watson nói,“Đi cửa sau.”

Emma - Watson đối với này không có ý kiến, vốn khiến Alex - Watson cùng Bonnie - Wright trước đi ra ngoài, là vì hấp dẫn phóng viên, lập tức nói,“Hảo a, chúng ta đi cửa sau.”

Có Bonnie - Wright hấp dẫn hỏa lực, cửa sau bên kia phỏng chừng không có phóng viên cẩu tử.

Cùng Matthew triều quán bar cửa sau bên kia đi, mới vừa đi hai bước, Emma - Watson phát hiện, Sophie - Sumner cũng theo đi lên.

Nàng thoáng thả chậm cước bộ, dừng ở Matthew mặt sau, thấp giọng hỏi,“Sophie, ngươi như thế nào không đi?”

Sophie - Sumner không đáp lại, ngược lại hỏi,“Các ngươi muốn đi đâu?”

Emma - Watson cũng không nghĩ tới che giấu, nói thẳng,“Ta cùng Matthew muốn đi Horner trang viên, ta đêm nay hẳn là ở nơi đó qua đêm.”

Lời này nhắc nhở ý tứ rất minh xác, nàng đi liền không đi, ngươi nên làm gì làm gì đi.

Sophie - Sumner lại giống không có nghe hiểu như vậy, cười thấp giọng nói,“Muốn hay không...... Ta với ngươi cùng đi?”

Emma - Watson dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn về phía Sophie - Sumner, hạ giọng, hỏi,“Sophie, ngươi đây là cái gì ý tứ?”

Hai người nhận thức rất nhiều năm , Sophie - Sumner vẫn là tương đối cố kỵ Emma - Watson ý tưởng, mắt nhìn phía trước còn tại hướng tới cửa sau đi Matthew, giải thích nói,“Ngươi từng nói, ngươi cùng Matthew không phải nam nữ bằng hữu, về sau cũng sẽ không trở thành nam nữ bằng hữu, nếu như vậy, theo ta chia sẻ một chút cũng không sao a?”

Nàng giữ chặt Emma - Watson tay, đung đưa nói,“Giống Matthew - Horner như vậy hảo nam nhân quá ít .”

Emma - Watson cúi đầu suy xét một giây, chậm rãi nói,“Vẫn là khiến Matthew làm quyết định đi.”

Phía trước nàng liền quyết định, hôm nay buổi tối Matthew muốn thế nào, liền khiến hắn thế nào.

Nếu Matthew muốn khiến Sophie - Sumner cùng nhau trở về, xem tại hắn đêm nay vì chính mình làm việc này phân thượng, cũng không phải không thể.

Bất quá......

Emma - Watson không lại nghĩ nhiều, nhanh hơn cước bộ, ở cửa sau chỗ đó đuổi theo Matthew, Sophie - Sumner vẫn đi theo nàng mặt sau.

“Matthew, đợi đã (vân vân).” Emma - Watson kêu lại Matthew,“Có chút việc.”

Nghe được Emma - Watson mà nói, Matthew xoay người nhìn về phía Emma - Watson, quan tâm hỏi,“Làm sao?”

Emma - Watson không đáp lại, trực tiếp đối Sophie - Sumner nói,“Vẫn là ngươi đối Matthew nói đi.”

Matthew kỳ quái, Emma - Watson cùng nàng này gọi Sophie - Sumner bằng hữu đang làm cái gì?

Sophie - Sumner đi đến Matthew trước người, cười nói,“Ta nghe Emma nói nàng muốn đi nhà ngươi làm khách? Ta có thể đi sao?” Nàng tăng thêm ngữ khí,“Cùng Emma cùng nhau.”

Như vậy rõ ràng ám chỉ, Matthew làm sao có khả năng nghe không ra, ánh mắt không tự giác chuyển tới Sophie - Sumner trên người, này nữ hài tuổi cùng Emma - Watson xấp xỉ, để một đầu uốn bạch kim sắc tóc dài, thân cao nhìn ra tiếp cận 1m8, hình thể tương đương đúng giờ.

Matthew kinh nghiệm phong phú, không khó phân biệt ra, này nữ hài hoặc là chuyên nghiệp người mẫu, hoặc là tiến hành quá trưởng kỳ chuyên nghiệp người mẫu huấn luyện.

Lấy hắn thẩm mỹ, Sophie - Sumner rất xinh đẹp, dáng người so Taylor - Swift hảo nhiều.

“Cùng Emma - Watson cùng nhau a.”

Lời này càng là khiến người ta động tâm, bên trong ý tứ nào nam nhân nghe không nhiệt huyết xung não?

Chỉ cần ngẫm lại, đêm nay có thể đồng thời cùng Emma - Watson cùng nàng vị này bằng hữu cùng nhau, Matthew còn kém điểm bật thốt lên đáp ứng.

Nhưng hắn lập tức ý thức được một vấn đề, vì sao lời này không phải cùng hắn quan hệ chặt chẽ Emma - Watson xách ra, mà là Sophie - Sumner đâu?

Nghĩ đến đây, Matthew lại nhìn Emma - Watson liếc nhìn, Emma - Watson bản mặt, không có một điểm tươi cười.

Tựa hồ Emma - Watson không vui, lại không tưởng do nàng cự tuyệt, ngược lại giao cho chính mình đến làm quyết định?

Matthew đại khái đoán được Emma - Watson ý tưởng, nháy mắt liền làm ra quyết định.

“Đêm nay ta cùng Emma muốn ôn chuyện, không có phương tiện.” Matthew uyển ngôn cự tuyệt,“Vẫn là ngày sau nói sau đi.”

Tuy rằng là siêu cấp hoa hoa công tử, lần nữa ngoạn đốn củi mệt, nhưng trừ đối đãi Karolína Kurková khi thoáng có điểm quá phận, hắn luôn luôn đều không là cái loại này không bận tâm bạn gái ý tưởng nhân.

Phối hợp với nhau, cho nhau sung sướng, đó mới là thật hưởng thụ.

Sophie - Sumner nghe được Matthew mà nói, không khỏi ngẩn người, chẳng lẽ chính mình nói được còn chưa đủ minh bạch? Matthew - Horner lúc nào như vậy đứng đắn ?

Emma - Watson nhếch khóe miệng, lộ ra dấu hiệu tính tươi cười, Matthew chung quy không có khiến nàng thất vọng.

“Thời gian không sớm .” Matthew nâng tay cổ tay xem đồng hồ,“Sumner tiểu thư, sớm điểm trở về nghỉ ngơi đi, ngươi không xe mà nói, ta có thể cho nhân đưa ngươi.”

Liền tại Matthew nói chuyện đồng thời, Emma - Watson tiến lên một bước, kéo lại Matthew cánh tay.

Sophie - Sumner phồng miệng, có điểm cứng ngắc nói,“Không cần, ta chính mình trở về.” Nàng xem hướng Emma - Watson,“Ngày mai lễ công chiếu lần đầu, đừng dậy muộn.”

Emma - Watson nhẹ nhàng gật đầu,“Ta biết.”

Matthew không lại nhiều lời, mang theo Emma - Watson ra quán bar cửa sau, lên đã chờ ở nơi này Benz thương vụ xe.

“Hồi trang viên.” Hắn phân phó tài xế.

Benz thương vụ xe phát động, chậm rãi chạy đi nơi này, hướng tới Horner trang viên chạy đi.

Ép buộc một đêm, Emma - Watson có chút mệt, dứt khoát tựa vào Matthew trên người nghỉ ngơi.

Matthew thăng lên tấm chắn, hảo kỳ hỏi,“Ngươi cùng cái kia Sophie - Sumner sao thế này? Đem ta đều làm hồ đồ .”

“Ngươi hồ đồ sao?” Emma - Watson lại nở nụ cười,“Ta xem ngươi nghe minh bạch a.”

Matthew thở dài một hơi,“Ngươi biết nói ra cự tuyệt mà nói có bao nhiêu khó sao?”

Emma - Watson nhẹ nhàng gật đầu,“Ta lý giải.” Nàng đến gần Matthew trên lỗ tai, nói,“Cho nên, đêm nay ngươi muốn thế nào đều được, ngươi giúp ta đối phó Justin Bieber khi, ta liền quyết định .”

“Nga.” Matthew cố ý bày ra một bộ tự hỏi trạng,“Này ta muốn hảo hảo ngẫm lại , hay không có cái gì tương đối kỳ lạ , tỷ như......”

Emma - Watson nhìn hắn cười, một câu đều không nói.

Matthew kéo dài ngữ điệu, nói,“Tỷ như roi da, nến sáp linh tinh .”

“Ngươi dám !” Emma - Watson trừng mắt lên, thực sự có điểm lo lắng Matthew sẽ làm bừa, nhanh chóng nói sang chuyện khác,“Sophie đề nghị cùng ta cùng đi ngươi kia, ta khi đó quyết định đêm nay tùy ngươi làm chủ, cho nên không có cự tuyệt nàng.”

Matthew minh bạch , nói,“Cho nên, ngươi khiến ta làm quyết định?” Nhìn thấy Emma - Watson gật đầu, hắn lại hỏi,“Nếu ta đồng ý đâu?”

Emma - Watson trầm mặc một hồi, lúc này mới nói,“Ta sẽ với ngươi triệt để điên cuồng một đêm, sau đó không lại lui tới.”

“May mắn a.” Matthew thở ra một hơi, tựa hồ phi thường may mắn,“May mắn ta nhịn xuống dụ hoặc, làm ra chính xác lựa chọn, bằng không muốn vĩnh viễn mất đi ngươi .”

Emma - Watson hừ một tiếng, nói,“Ngươi sẽ để ý?”

Matthew cười cười,“Đừng quên, chúng ta vẫn là hảo bằng hữu, ta bằng hữu không nhiều.”

Có vài câu vọt tới bên miệng, Emma - Watson lại nuốt xuống đi, này lung tung quan hệ, không phải một người dẫn đến , mà là hai người cộng đồng lựa chọn .

Nói trắng ra là, nàng cùng Matthew ai cũng không thua thiệt ai.

Trừ đêm nay......

“Ngươi ngẫm lại biện pháp.” Emma - Watson chậm rãi nói,“Có thể hay không khiến Justin Bieber tên khốn kiếp này tại trong ngục giam ở một đoạn thời gian.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta tận lực.”

Dựa theo Wilson luật sư thuyết pháp, Justin Bieber trừ tuổi, đêm nay sự đối với này côn đồ đến nói nơi nơi đều là khanh.

Có chút khanh là hắn đào , có chút khanh còn lại là Justin Bieber tự mang .

“Ta luôn luôn không như vậy chán ghét một người.” Emma - Watson nghĩ đến Justin Bieber liền cảm giác ghê tởm,“Matthew, ta quyết định , tại ngươi chính thức có bạn gái hoặc là ta chính thức có bạn trai phía trước, chúng ta vẫn bảo trì hiện tại quan hệ, hảo sao?”

Matthew không hề nghĩ ngợi, liền ứng xuống dưới,“Đây đúng là ta hi vọng .”

Trở lại Horner trang viên, Matthew trực tiếp khiêng Emma - Watson lên lầu thượng phòng ngủ, hắn quyết định từ phòng tắm bắt đầu, khiến Emma - Watson thực hiện đêm nay hứa hẹn.

Đương nhiên, Emma - Watson cùng hắn quan hệ có điểm phức tạp, cũng không phải Karolína - Kurková, Matthew vẫn là hiểu có chừng có mực.

Huống hồ, ngày hôm sau chính là [ Harry Potter cùng hỗn huyết vương tử ] Bắc Mĩ lễ công chiếu lần đầu, đến lúc đó nữ chính Emma - Watson không thể tham dự, phỏng chừng kịch tổ muốn tập thể phát điên.

Một đêm điên cuồng sau, Matthew cùng Emma - Watson hoá trang, làm tóc đợi đã (vân vân), sau đó buổi chiều đồng thời xuất hiện ở lần đầu trên thảm đỏ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 801: Hữu Nghị Thiên Trường Địa Cửu

Đương Matthew cùng Emma - Watson đồng thời xuất hiện tại [ Harry Potter cùng hỗn huyết vương tử ] Bắc Mĩ lần đầu trên thảm đỏ khi, cơ hồ dẫn phát truyền thông phóng viên bạo động, hôm nay Bắc Mĩ lớn nhất giải trí tin tức không phải Harry Potter series tân nhất bộ phát hành, mà là Matthew vì cứu viện Emma - Watson, tại Thế Kỷ thành một gian quán bar nội, cùng một danh Mexico buôn lậu thuốc phiện đồng đảng ra tay tàn nhẫn, hơn nữa lại một lần nữa thắng lợi.

Quán bar sự kiện sớm nhất được đến tin tức truyền thông là TMZ, sớm nhất đưa tin cũng là TMZ, hôm nay TMZ đã Bắc Mĩ lớn nhất bát quái truyền thông, tại TMZ cố ý đưa tin dưới, sự kiện chân tướng đều thiên chuyển .

Tại Elena - Boyar can thiệp dưới,TMZ trước hết tuyên bố tương quan tin tức, ảnh hưởng một đống lớn truyền thông lập trường, dẫn đến Justin Bieber tại rất nhiều truyền thông bên trên, trở thành Mexico buôn lậu thuốc phiện đồng đảng.

Mà hắn nhục mạ Emma - Watson, cũng bị miêu tả thành dụ dỗ Matthew đi ra.

“Ta cùng Emma là bằng hữu, phi thường tốt bằng hữu.”

Thảm đỏ chỗ cuối phỏng vấn khu bên trong, đương phóng viên hỏi Matthew cùng Emma - Watson quan hệ khi, Matthew không chút do dự nói,“Chúng ta có mười năm hữu nghị, vô luận Emma gặp được bất cứ nguy hiểm, ta đều sẽ đuổi qua.”

Emma - Watson đi chụp ảnh chung khu cùng kịch tổ chủ sáng nhân viên chụp ảnh chung, Matthew đối phóng viên đầy trời nói lung tung cùng Emma - Watson như thế nào hữu nghị thiên trường địa cửu.

Đơn giản nhận qua phỏng vấn, Matthew liền vào Hollywood đại rạp hát, tại công tác nhân viên dẫn đường dưới, hướng tới khách quý phòng nghỉ đi.

Hôm nay, hắn bồi Emma - Watson làm tóc khi, chiếm được rất nhiều về tối hôm qua quán bar sự kiện tiến triển.

Los Angeles cảnh sát hôm nay buổi sáng chính thức ký phát đối Justin Bieber lệnh bắt, liên bang điều tra cục Los Angeles chi nhánh nhỏ cũng ký phát chính thức mệnh lệnh, đối Justin Bieber sau lưng có phải hay không cùng Mexico buôn lậu thuốc phiện hoặc là khủng bố phần tử có liên lụy vào hành thẩm tra.

Này mấy còn không phải mấu chốt, mấu chốt nhất là từ Justin Bieber tùy thân bao trung tra ra kia bao thuốc phiện.

Tại bất cứ một cục diện chính trị cùng xã hội ổn định quốc gia, cùng thuốc phiện dính dáng đều là trọng tội, nhớ năm đó tiểu Robert - Downey bị phán tàng độc tội khi, thuốc phiện số lượng còn không đến Justin Bieber một phần mười.

Có thể tưởng tượng, Justin Bieber sắp sửa đối mặt là bao nhiêu lớn phiền toái.

Huống hồ, Matthew còn có thể cấp Los Angeles cảnh sát cùng liên bang điều tra cục gia tăng áp lực.

Mặt khác, Justin Bieber ở công ty cũng thông qua Helen - Hermann thử tính liên hệ hắn, phủng Justin Bieber đi ra là gọi là Arthur tiểu tử hắc nhân ngôi sao ca nhạc.

Không nói khác, loại này nhân tại Matthew trước mặt căn bản không đủ xem.

Justin Bieber tinh đồ, tại đêm qua đã ngưng bặt, chờ đợi hắn còn có lao ngục tai ương.

Matthew đi đến khách quý phòng nghỉ trước cửa, vừa mới chuẩn bị đi vào, mặt sau có người đột nhiên cùng hắn chào hỏi.

“Ngươi hảo, Horner tiên sinh.”

Đây là một phi thường xa lạ thanh âm, nói chuyện ngược lại là rất có lễ phép,“Có thể trì hoãn ngươi vài phút sao?”

Dừng lại cước bộ, Matthew quay đầu nhìn, chào hỏi nhân cũng không nhận thức, gương mặt phi thường xa lạ, hơn nữa là tuổi trẻ Hoa kiều nam tính.

“Ngươi là......” Matthew xác định phía trước chưa thấy qua hắn.

Người nọ màu đen tóc chỉnh tề sơ tại sau đầu, trên mặt vẫn mang theo lễ phép cười, tự giới thiệu nói,“Ta gọi Jonn - chu, là một danh đạo diễn.”

Matthew lập tức minh bạch này là ai, gật gật đầu, khách khí nói,“Ngươi hảo.”

Jonn - chu xem Matthew thái độ hiền hoà, vội vàng cũ nói nhắc lại,“Horner tiên sinh, trì hoãn ngươi vài phút nói chuyện có thể sao?”

Ở đây người đến người đi, không phải nói chuyện địa phương.

Matthew nghĩ nghĩ, chỉ chỉ rạp hát đại sảnh một chỗ không người, nói,“Chúng ta đi bên kia.”

Hắn dẫn đầu đi qua, Jonn - chu theo sau theo đi lên.

“Có chuyện nói đi.” Matthew cũng không nói lời vô nghĩa,“Của ta bạn gái một hồi liền đến, không có quá dài thời gian.”

Jonn - chu biết thời gian hữu hạn, nhanh chóng nói,“Nguyên bản Paramount ảnh nghiệp cùng Hasbro cố ý bắt đầu dùng ta đảm nhiệm [ bộ đội đặc chủng ] tục tập đạo diễn, liền tại ngày hôm qua, sự tình xuất hiện biến cố, Paramount ảnh nghiệp thông tri ta,[ bộ đội đặc chủng ] tục tụ hội tiếp tục sử dụng đệ nhất bộ chủ sáng đội hình, ta chuyên môn hỏi thăm qua, nghe nói nguyên nhân là......”

Hắn bao nhiêu có điểm sốt ruột,“Horner tiên sinh ngươi phản đối ta ra nhậm đạo diễn.”

Matthew không chút nào không dám nói,“Là như thế này. Ta hướng Paramount ảnh nghiệp cùng Hasbro đề cập qua của ta ý kiến.” Xem tại tóc đen cùng mắt đen phân thượng, hắn chuyên môn giải thích hai câu,“Này hạng mục bên trên, ta hợp tác không chỉ là Paramount ảnh nghiệp cùng Hasbro công ty, còn có Stephen - Sommers đạo diễn. Stephen - Sommers đạo diễn là bằng hữu của ta cùng hợp tác đồng bọn, chính là bởi vì hắn mời, ta mới gia nhập đến [ bộ đội đặc chủng ] này series.”

Nhìn thấy Jonn - chu lại muốn mở miệng, Matthew nâng tay ngăn lại hắn, nói,“Stephen - Sommers đạo diễn cùng ta hợp tác ăn ý, nhiều lần dẫn qua ta, hắn tiếp tục đảm nhiệm đạo diễn, là ta biểu diễn tục tập tiền đề.”

“Horner tiên sinh, ngươi cùng Sommers đạo diễn tình nghĩa ta cũng nghe nói qua.” Jonn - chu không có chết tâm, chung quy đạo diễn một bộ nhất tuyến thương nghiệp đại chế tác, đối với hắn như vậy vừa khởi bước đạo diễn đến nói, thật sự là quá khó được,“Ta đối với [ bộ đội đặc chủng ] tục tập có rất nhiều ý tưởng, chúng ta có thể ngồi xuống chi tiết nói chuyện.”

Matthew thong thả mà lại kiên định lắc đầu,“Không có tất yếu này.”

Hollywood có ý tưởng tân nhân đạo diễn nhiều đếm không xuể, có thể đem ý tưởng biến thành xuất sắc phim nhân lại ít ỏi không có mấy.

Có lẽ Jonn - chu thật phi thường có năng lực, nhưng qua lại không có bất cứ một bộ phim làm chứng minh, tại ổn thỏa lựa chọn trước mặt, hắn căn bản không tất yếu mạo loại này phiêu lưu.

Lại nói, bắt đầu dùng Jonn - chu, tiết kiệm thù lao là Hasbro cùng Paramount ảnh nghiệp, kẻ được lợi cũng không phải hắn.

“Cứ như vậy đi.” Matthew đối Jonn - chu gật gật đầu,“Chúc ngươi may mắn.”

Hắn xoay người chuẩn bị rời đi, Jonn - chu lại nói,“Horner tiên sinh ! ta đã vì [ bộ đội đặc chủng ] tục tập viết kịch bản đề cương, mời ngươi xem xem hảo sao?”

Khi nói chuyện, hắn từ tùy thân mang theo trong túi công văn lấy ra một xấp đóng dấu giấy, đưa tới.

Xuất phát từ lễ phép, Matthew tiếp xuống đến, nhìn như rất chăm chú nói,“Ta sẽ rút thời gian xem xem .”

Jonn - chu còn tưởng nói cái gì, mặc một thân màu vàng nhạt váy dạ hội Emma - Watson lúc này đi tới, hảo kỳ hỏi,“Matthew, ngươi như thế nào ở trong này.”

Matthew ý bảo một chút Jonn - chu,“Gặp được một vị đạo diễn, hàn huyên vài câu.”

Emma - Watson nhìn nhìn Jonn - chu, lễ phép tính gật gật đầu, kéo lại Matthew cánh tay, nói,“Chúng ta vào đi thôi.”

“Tái kiến.” Matthew đối Jonn - chu cười cười, theo Emma - Watson vào khách quý phòng nghỉ.

Hai người ứng phó qua tiến lên chào hỏi nhân, Emma - Watson thấy được Matthew trong tay kia một xấp đóng dấu giấy, hảo kỳ hỏi,“Đây là cái gì?”

Matthew cũng không giấu diếm, nói thẳng,“Vừa vị kia đạo diễn viết kịch bản đề cương.”

Hắn quay đầu tìm tìm, thấy được Braun - Williams, xung hắn vẫy vẫy tay, đẳng Braun - Williams lại đây, đem Jonn - chu kịch bản đề cương giao cho hắn.

“Ngày mai chuyển giao cho Bella - Anderson.” Hắn thuận miệng nói,“Đặt vào phòng công tác kịch bản kho bên trong.”

Braun - Williams nhẹ nhàng gật đầu, minh bạch Matthew ý tứ, đây là cái loại này vỏn vẹn xuất phát từ trong nghề lễ tiết tính bất thành văn quy định, đặt ở kịch bản khố chờ đợi phủ bụi kịch bản.

Emma - Watson cũng hiểu được điểm ấy, đẳng Braun - Williams rời đi, hỏi,“Ngươi đều chưa xem a?”

Matthew lắc đầu,“Không có xem tất yếu.”

Hắn đã minh xác đối Stephen - Sommers nói qua, sẽ cùng hắn đứng ở trên một trận tuyến, tự nhiên sẽ không đổi ý.

Jonn - chu kịch bản đề cương như thế nào, cùng hắn không có bất cứ quan hệ.

Lại nói, hắn cũng không phải mới vào nghề cái loại này nhân, làm sao có khả năng chỉ bằng một kịch bản liền đi phán định một đạo diễn?

Hai người hàn huyên không vài câu, trở thành [ Harry Potter ] series người sản xuất David - Heimann tìm lại đây, Matthew cùng hắn cũng là quen biết đã lâu , còn hợp tác quá nhiều bộ phim.

“Đêm qua không có việc gì đi?” David - Heimann quan tâm hỏi.

“Không có việc gì.” Matthew cười nói,“Một điểm phiền toái nhỏ.”

David - Heimann nghĩ nghĩ,“Kịch tổ tuyên truyền chuẩn bị tại đây mặt trên làm điểm văn chương.”

Matthew gật gật đầu,“Emma đồng ý mà nói, ta cũng không ý kiến.”

Emma - Watson nhếch lên khóe miệng,“David, quay đầu vẫn là trước theo ta người đại diện thương nghị một chút đi.”

“Có thể.” David - Heimann đáp.

Thời gian chênh lệch không nhiều , khách quý trong phòng nghỉ nhân lục tục tiến vào phòng chiếu phim, Matthew vẫn là cùng Emma - Watson cùng nhau, hắn hôm nay nhân vật chính là Emma - Watson bạn trai.

Tiến vào trước phòng chiếu phim, Matthew nhớ tới một sự kiện, không phải không có tiếc nuối nói,“Đáng tiếc ngươi không tuyển Los Angeles đại học.”

Emma - Watson kéo hắn cánh tay, vừa đi vừa nói chuyện,“Brown đại học cũng không sai.”

Matthew có điểm kỳ quái, hỏi,“Ta xem tin tức đưa tin, Harvard đại học, New York đại học cùng Columbia đại học đều hướng ngươi phát ra nhập học mời, ngươi vì sao không chọn này mấy, mà là tuyển Ivy League trung thiên nhược Brown đại học?”

Nghe được này vấn đề, Emma - Watson không trả lời ngay, ngược lại nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy không có người, lúc này mới đến gần Matthew bên tai, thanh âm ép tới cực thấp,“Nếu có Harvard đại học, New York đại học cùng Columbia đại học nhập học mời, ta còn sẽ tuyển Brown đại học sao?”

Matthew bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đều là tuyên truyền hâm nóng a, chẳng lẽ tại học bá mặt trên, Emma - Watson có một bộ phận là tại bán nhân thiết?

Loại này vấn đề, hắn đương nhiên sẽ không lại đi hỏi, có phải hay không bán nhân thiết với hắn mà nói không quan trọng, dù sao thay đổi không được hắn phao qua Hermione - Granger sự thực.

Tiến vào phòng chiếu phim, Emma - Watson chỗ ngồi tại hàng đầu tiên, Matthew cùng nàng tách ra, tìm đến chính mình chỗ ngồi, ngồi xuống sau im lặng chờ đợi lên, chuẩn bị quan khán [ Harry Potter cùng hỗn huyết vương tử ].

Hắn từng đại khái xem qua này series, bất quá tình tiết cơ bản đều quên , chỉ nhớ rõ chủ tuyến là Harry Potter cùng Voldemort đối kháng.

Lại chính là Gryffindor Hoàng Kim tam giác, thực ra Hoàng Kim tam giác cũng chỉ nhớ rõ Harry Potter cùng Hermione - Granger, cho dù là hiện tại, hắn cũng không biết một cái khác nhân vật danh tự.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 802: Tốt Nhất Tình Nhân

Đối với [ Harry Potter ] series, Matthew không có quá lớn cảm giác, ngược lại là sau trưởng thành Hermione - Granger càng đối với hắn khẩu vị, lấy hắn cá nhân quan điểm đến xem, này bộ [ Harry Potter cùng hỗn huyết vương tử ] thuộc về tương đối bình thản một bộ.

Đại khái là vừa mới đổi mới đạo diễn David - Yates còn chưa tìm đến cảm giác đi.

David - Heimann phía trước cố ý khiến Guillermo - Del - Toro đạo diễn này series, bất quá Mexico đạo diễn vẫn là lựa chọn đi hoàn thành hắn Hellboy series.

[ Harry Potter ] series chụp đến này một bộ, toàn bộ cố sự đã tiến vào kết thúc giai đoạn.

Trọng yếu nhất một điểm, ngay cả Matthew đều dám công khai cùng Emma - Watson làm cùng một chỗ, kia thuyết minh rất trọng yếu một vấn đề.

Phim cùng khán giả không thể không đối mặt nhân vật cùng các diễn viên lớn lên sự thực.

Theo [ Harry Potter ] mấy cái tiểu diễn viên lớn lên, phim gia tăng diễn cảm tình, thậm chí Ron, Harry, Hermione đều dâng lên màn ảnh nụ hôn đầu tiên, diễn cảm tình kiều đoạn chiếm cứ phim đại lượng thời gian, lại không thể khiến người xem sinh ra cộng minh.

E rất nhiều người xem nhìn thấy Hermione - Granger lựa chọn Ron - Weasley, trong lòng nháy mắt lóe qua một vạn con dương đà.

Hermione - Granger như thế nào có thể lựa chọn lùn xấu nghèo Ron - Weasley đâu? Nàng thích hợp nhất kết giao đối tượng rõ ràng là cao phú soái Voldemort a !

Có lẽ San Fernando Valley các nhà làm phim, có thể đầu tư một bộ Voldemort cùng Hermione - Granger không thể không nói cố sự?

Matthew không thể không làm quyết định, vì hoàn thành đám fan Harry nguyện vọng, hôm nay buổi tối liền tại trang viên bên trong, khiến Hermione - Granger khuất phục tại Voldemort anh vĩ dưới !

Hắn liền miễn cưỡng đương hồi Voldemort hảo.

Từ [ Harry Potter cùng ma pháp thạch ] đại lấy được thành công, Warner Bros vẫn đem này series xem như chính mình quyền đầu phẩm bài, đầu nhập cũng một bộ lớn hơn một bộ.

[ Harry Potter ] series thủy chung vẫn duy trì cao tiêu chuẩn thị giác hiệu quả cùng cực phú thần bí cảm cùng ma huyễn sắc thái hình ảnh, tại nhiếp ảnh, tia sáng cùng đặc hiệu phương diện chưa bao giờ để người thất vọng qua, hơn nữa mỗi bộ điện ảnh ở trên kỹ thuật đều có lại tiến bộ, lần này cũng không ngoại lệ,[ Harry Potter cùng hỗn huyết vương tử ] thị giác hiệu quả là lấy âm u chủ sắc điệu làm chủ, cho người xem một loại thập phần lãnh khốc cảm giác.

Từ trên trình độ nhất định đến nói, vô luận là cố sự kịch tình, vẫn là phim phong cách, đều tại hiện ra tại rõ ràng thành nhân hóa xu thế.

Đám nhân vật chính trưởng thành, không có khả năng vĩnh viễn sống ở thiên chân khả ái thơ ấu thời đại.

Mặc kệ thừa nhận hay không, cho dù là tại rất dương quang Joanna - Rowling dưới ngòi bút, thành nhân thế giới như cũ mang theo dày đặc hắc ám sắc thái.

Đại khái thành nhân thế giới vốn là như vậy, tựa như [ Harry Potter cùng hỗn huyết vương tử ] như vậy, dần dần tràn ngập câu tâm đấu giác, ngươi lừa ta gạt.

Thẳng thắn giảng,[ Harry Potter cùng hỗn huyết vương tử ] đã không phải một bộ thuần túy nhi đồng điện ảnh .

Chủ thể nguội lạnh sắc điệu cảm giác đã không quá thích hợp tiểu bằng hữu nhìn, nhân vật quan hệ cũng trở nên phức tạp lên, khán giả cũng không thể không đối mặt một đám diễn viên chính các tiểu bằng hữu lớn lên sự thực.

Matthew còn nhớ rõ Emma - Watson nói qua,[ Harry Potter ] series sắp kết thúc, bọn họ này mấy diễn viên chính muốn khác mưu đường ra, năm trước Daniel - Radcliffe còn ở trên vở kịch nói nào đó lộ ra trọn vẹn ra kính, không biết có tính hay không là hắn thành nhân lễ.

Này gian nan chuyển hình chi lộ, Harry Potter series tiểu các diễn viên, e không mấy cái có thể thành công.

Chẳng sợ công nhận lộ rộng nhất Emma - Watson, kế tiếp cũng sẽ đối mặt rất nhiều khó khăn.

Tựa như Johnny - Depp cùng tiểu Robert - Downey, trong hiện thực bản nhân cơ hồ cùng hư ảo bên trong nhân vật hoàn toàn vẽ lên ngang bằng.

“Liền tính ta có Liên Hiệp Quốc phụ nữ nhi đồng ngân sách hội đại sứ danh hiệu, vẫn là Chanel người phát ngôn.”

Đối với loại tình huống này, Emma - Watson ngược lại là rất thanh tỉnh, lễ công chiếu lần đầu kết thúc, hồi Horner trang viên trên xe, đối Matthew nói,“Thành công chuyển hình với ta mà nói cũng rất khó.”

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Ngươi có hứng thú mà nói, có thể đến của ta phim trung biểu diễn vài vai diễn.”

Emma - Watson quay đầu nhìn về phía Matthew, nháy mắt nghĩ rõ ràng rất nhiều vấn đề, trách không được kia vài cùng hắn từng có ngắn ngủi quan hệ nữ diễn viên cùng nữ model đều đối với hắn giao khẩu khen ngợi, trừ lẫn nhau thân thể cùng trên tinh thần sung sướng, hắn còn sẽ trên sự nghiệp hỗ trợ......

Này thật là tốt nhất tình nhân.

“Bất quá......” Matthew cố ý nói,“Thù lao sẽ không rất cao.”

Emma - Watson nhếch lên khóe miệng nở nụ cười,“Tương lai ta đường khác đi không thông, nhất định sẽ tìm ngươi.”

Matthew gật gật đầu,“Khiến ta nghĩ nghĩ, ngươi thích hợp cái gì nhân vật.” Hắn tự hỏi vài giây, nói,“Một thân thủ cao siêu, tính cách độc lập cường hãn nữ tính, tại tận thế trong hoàn cảnh, có mấy cái khốn kiếp muốn cường bạo ngươi, ngươi nắm lên rìu chữa cháy, đem bọn họ đầu tất cả đều bổ xuống.”

Nghe đến mấy cái này, Emma - Watson chỉ cái mũi của mình hỏi,“Ngươi xác định này thích hợp ta?”

Matthew nở nụ cười,“Chỉ đùa một chút.” Hắn sờ sờ Emma - Watson đầu,“Ngươi đêm nay vẫn là an tâm đương hảo Hermione - Granger, ta chuẩn bị đương Voldemort.”

Emma - Watson nghi hoặc,“Ngươi muốn biểu diễn Voldemort?”

Matthew lắc đầu, đến gần nàng bên tai nói thầm vài câu, Emma - Watson khóe miệng nhướn lên biên độ càng lúc càng lớn, cuối cùng nói thầm,“Liền ngươi đa dạng nhiều.”

Tuy rằng hai người ghé vào cùng nhau ở chung phi thường sung sướng, nhưng lễ công chiếu lần đầu sau ngày hôm sau, Emma - Watson liền rời đi Bắc Mĩ, đi Đông Á đẳng địa khu, tiếp tục vi [ Harry Potter cùng hỗn huyết vương tử ] chạy tuyên truyền thông cáo.

[ Harry Potter cùng hỗn huyết vương tử ] lập tức đại quy mô phát hành, cứ việc này bộ phim người xem danh tiếng không phải rất tốt,Cinema Score rạp chiếu phim người xem hiện trường chia đều chỉ có “B”, bất quá này series tích cóp hàng loạt fan, có lẽ phim hậu tục box office xu thế sẽ có điểm vấn đề, tuần đầu cũng sẽ không lọt vào lạnh nhạt.

Lại nói, tất cả mọi người ý thức được, này series kết thúc sắp tới, dùng Warner Bros tuyên truyền tạo thế tình huống đến nói, thật là xem một bộ thiếu một bộ .

Không có bất cứ hồi hộp, ngắn ngủi cuối tuần ba ngày sau,[ Harry Potter cùng hỗn huyết vương tử ] thoải mái chen đi [ G.I. Joe: Rise of Cobra ], chiếm trước Bắc Mĩ box office bảng xếp hạng quán quân bảo tọa, số box office là 7780 vạn dollar.

[ bộ đội đặc chủng ] trượt xuống đến đệ nhị danh, hơn nữa tại [ Harry Potter cùng hỗn huyết vương tử ] trùng kích dưới, cuối tuần box office giảm mức độ vượt qua 60%, này cuối tuần báo thu 1820 vạn dollar.

Này bộ phim Bắc Mĩ box office tích lũy 2 ức 1280 vạn dollar, cuối cùng điểm rơi khẳng định sẽ tại 2 ức 5000 vạn dollar trên đây, nhưng đột phá 3 ức dollar đại quan có nhất định độ khó.

Kế tiếp lịch phát hành đối với [ bộ đội đặc chủng ] có lợi cũng có tệ,[ Harry Potter cùng hỗn huyết vương tử ] sau, mãi cho đến tám tháng phân, Bắc Mĩ thị trường cũng không có đứng đầu thương nghiệp đại chế tác phát hành, không lại có giống [ Harry Potter cùng hỗn huyết vương tử ] như vậy đối thị trường tạo thành cự đại trùng kích đối thủ cạnh tranh.

Bất lợi một phương diện, kỳ nghỉ hè từ tháng năm đến hiện tại, đã đến kết thúc giai đoạn, các fan điện ảnh nhiệt tình, tinh lực cùng tài lực cũng đều tiêu hao không sai biệt lắm , mặt sau sẽ đối [ bộ đội đặc chủng ] loại này thuần túy bỏng phim bảo trì bao nhiêu lớn nhiệt tình, còn rất khó nói.

Nhưng [ bộ đội đặc chủng ] lấy được thành công lại là không hề nghi ngờ .

Dù cho Bắc Mĩ box office khẳng định không thể thu hồi phí tổn, có lẽ toàn cầu box office đều không thể thực hiện đại quy mô lợi nhuận.

Này hạng mục phí tổn đặt ở nơi này, tựa như [ Harry Potter cùng hỗn huyết vương tử ] công bố sản xuất phí tổn cao tới 2 ức 5000 vạn dollar như vậy, vỏn vẹn dựa vào box office thực hiện lợi nhuận không hiện thực.

Một bộ box office đại bán Hollywood phim, box office thu nhập rất nhiều thời điểm liên tổng thu nhập 40% đều không đến.

Càng nhiều thu nhập đến từ quanh thân.

Đương nhiên, này mấy tiền đề là box office đại bạo, box office quá kém mà nói, quanh thân bản quyền căn bản bán không được giá.

[ G.I. Joe: Rise of Cobra ] còn tại chiếu phim, giống TV bản quyền, internet truyền phát cùng đĩa phim trao quyền đợi đã (vân vân), Paramount ảnh nghiệp còn tại đàm, đàm phán kết thúc phía trước không có khả năng xác định thu nhập có bao nhiêu.

Nhưng có một hạng quanh thân thu nhập, cao đến mức khiến người líu lưỡi.

Lấy Matthew làm nguyên hình, Hasbro một lần nữa tạo ra công tước các khoản sản phẩm, tỷ như nhân ngẫu, búp bê cùng món đồ chơi đợi đã (vân vân), liên truyện tranh hình tượng đều tiến hành nhất định thay đổi.

Mới nhất thống kê số liệu, tân khoản công tước nhân ngẫu, búp bê cùng món đồ chơi đẳng quanh thân sản phẩm, tại [ bộ đội đặc chủng ] phát hành sau, trong ba tuần ngắn ngủi bán đi 1000 đa vạn kiện, vỏn vẹn Bắc Mĩ một vùng tiêu thụ ngạch liền cao tới 1 ức 1500 vạn dollar trở lên !

Muốn biết, này chỉ là phần đông quanh thân sản phẩm trung một bộ phận.

Hasbro đệ tam quý buôn bán ngạch bạo trướng, liên quan giá cổ phiếu đều tiêu thăng.

Matthew đồng dạng là kẻ được lợi, căn cứ hắn cùng với Hasbro ký tên chân dung trao quyền hiệp nghị, sở hữu sử dụng hắn chân dung quyền Hasbro sản phẩm, hắn đều có quyền từ giữa phân đi tổng thu nhập 20%.

Mặt khác, mặt khác quanh thân sản phẩm, hắn cũng có tỉ lệ bất đồng chia hoa hồng quyền.

Trước mắt,[ bộ đội đặc chủng ] Bắc Mĩ box office phá 2 ức dollar, toàn cầu box office vượt qua 5 ức dollar, Helen - Hermann lấy box office trụ cột nhất, để người tiến hành toàn phương vị tính toán, dự tính Matthew tại đây bộ phim trung tổng thu nhập sẽ không thấp hơn 8000 vạn dollar.

Matthew ngược lại là không cảm giác nhiều, cho dù là đến hiện tại, hắn đều nhớ rõ từng xem qua một thiên về Gravity tin tức, sở dĩ nhớ rõ như vậy rõ ràng, chính là trong đó kia để người líu lưỡi diễn viên thu nhập con số.

Kia thiên đưa tin trung nói, Gravity nữ chính thông qua phim thù lao cùng các loại phân thành, tổng thu nhập cao tới 7500 vạn dollar nhiều.

Kia nhưng là một nữ tính !

Tại Hollywood, cùng một đẳng cấp ở giữa nam nữ thu nhập là cực kỳ không cân bằng .

Tỷ như thế kỷ sơ công nhận Hollywood nhất tỷ Julia - Roberts, cùng cùng thời kì Tom - Cruise so sánh với, thu nhập thiếu không phải nhất đinh bán điểm.

Helen - Hermann làm ra là bảo thủ nhất đánh giá,[ bộ đội đặc chủng ] còn có rất nhiều quanh thân trao quyền tại đàm phán, chỉ cần bán giá trung đẳng thiên thượng, Matthew này có thể trừu thành nam chính, thông qua này bộ phim thực hiện tổng thu nhập phá ức cũng không phải không có khả năng.

Cùng lúc đó, hắn đầu tư diễn viên chính [ Fast and Furious 4] còn tại chiếu phim, từ [ bộ đội đặc chủng ] phát hành bắt đầu, bộ điện ảnh này liên tục ba vòng đều chen vào Bắc Mĩ box office bảng xếp hạng top 5, trước mắt Bắc Mĩ box office tích lũy 3 ức 4380 vạn dollar, toàn cầu box office càng là đột phá 7 ức 5000 vạn dollar đại quan.

Này mấy đều là Matthew tiền vốn sở tại.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 803: Quốc Tế Hóa

Lại một lần liên tục hai bộ phim box office thành công, Matthew có tin tưởng có tiền vốn tại cùng bất cứ một kịch tổ hoặc là công ty đàm phán trung công phu sư tử ngoạm, có chút thái độ lắc lư công ty cũng nhanh chóng làm ra quyết định.

Helen - Hermann cùng Hasbro cùng Paramount ảnh nghiệp tiến hành vòng thứ hai đàm phán, lần này đàm phán vừa bắt đầu, Hasbro cùng Paramount ảnh nghiệp hai vị đại biểu liền trực tiếp nói cho Helen - Hermann, hai cực công ty trải qua thận trọng suy xét, cho rằng Jonn - chu không thích hợp đảm nhiệm [ bộ đội đặc chủng ] tục tập đạo diễn, bọn họ kế tiếp liền sẽ cùng Stephen - Sommers liền tục tập đạo diễn công tác triển khai chính thức đàm phán.

Bảo trì chủ sáng đoàn đội ổn định, đây là Matthew tiếp tục đảm nhiệm nam chính tiền đề.

Tục tập khẳng định là muốn quay chụp , đàm phán cũng tất nhiên là lâu dài, bởi vì Helen - Hermann đưa ra 2000 vạn dollar cơ sở thù lao cộng thêm 20% box office phân thành điều kiện.

Này còn không bao gồm sử dụng Matthew chân dung quyền quanh thân phân thành.

Trong đó đề cập tuyển hạng rất nhiều, chỉ là Helen - Hermann vi Matthew tranh thủ quanh thân thu nhập phân thành liền nhiều đạt mười lăm hạng, đàm phán không mấy tháng giằng co không có khả năng đạt thành hiệp nghị.

[ bộ đội đặc chủng ] tục tập đàm phán Matthew hoàn toàn giao cho Helen - Hermann đi phụ trách, tạm thời hắn chủ yếu tinh lực đặt ở [ Fast and Furious 5] trù bị thượng.

Trải qua hơn hai tháng bận rộn, Justin Lin cùng Chris - Morgan hoàn thành sơ thảo kịch bản cùng trù bị quy hoạch, cùng người sản xuất râu quai nón Jack bước đầu thương nghị qua đi, lập tức tìm tới Matthew cùng David - Ellison.

Skydance ảnh nghiệp trong phòng hội nghị, Matthew cùng David - Ellison ngồi ở hội nghị bàn bên cạnh, trước mặt đặt vừa xem xong sơ thảo kịch bản.

“Kịch bản không sai.” David - Ellison khép lại kịch bản, nhìn về phía bên cạnh Matthew, hỏi,“Ngươi cảm giác đâu?”

Hắn nhìn hảo không nhất định là thật hảo, người khác cảm giác hảo cũng không tất hảo, nhưng Matthew nói hảo mà nói, kia tuyệt đối là rất tốt.

Cho đến ngày nay, David - Ellison phán đoán một hạng mục cùng kịch bản chính là đơn giản như vậy.

Matthew suy xét một hồi, mới nói,“Ta cảm giác không sai, cố sự cùng thượng một bộ chặt chẽ tương liên, có hồi hộp đồng thời lại ngắn gọn dễ hiểu, còn mở rộng thế giới quan, cảnh hành động cùng đua xe hí trường hợp cũng càng lớn.”

David - Ellison nhẹ nhàng gật đầu.

“Bất quá, có một điểm không đủ đột xuất.” Matthew nhìn về phía biên kịch Chris - Morgan,“Gia đình, đua xe gia tộc gia đình xem cần càng thêm đột xuất một ít.”

Chris - Morgan vội vàng đáp,“Này mấy tại đệ nhị bản trung ta sẽ cường hóa.”

Matthew đối kịch bản trên cơ bản rất vừa lòng, còn nói thêm,“Các nhân vật kỹ năng tiến thêm một bước minh xác hóa, mỗi người đều có tinh thông, có thể khiến người xem liếc nhìn liền phân biệt đi ra.”

“Còn có.” Hắn còn nói thêm,“Nữ tính nhân vật phương diện, cường điệu đột xuất Gisele.”

Justin Lin cùng Chris - Morgan liếc nhau, nói,“Không thành vấn đề.”

Bọn họ sơ thảo kịch bản trong, trừ Matthew cùng Paul - Walker này hai nhân vật chính, vai diễn nặng nhất chính là Gal - Gadot đóng vai Gisele .

Đây không phải kịch tổ lựa chọn, mà là thị trường điều tra được đến kết quả.

Này hai tháng, Skydance ảnh nghiệp nhằm vào [ Fast and Furious 4] tiến hành thị trường điều tra vẫn liền không có đình qua, phim được hoan nghênh nhất người là Matthew, tiếp theo là Paul - Walker cùng Gal - Gadot.

Đại khái là nhân vật tính cách độc lập, thân thủ cường hãn, chẳng những không cần nam nhân cứu vãn, thời khắc mấu chốt còn có thể giết ra đến hỗ trợ quan hệ, Gal - Gadot đóng vai Gisele phi thường thụ nữ tính fan điện ảnh hoan nghênh, duy trì độ cùng Paul - Walker đóng vai Brian chênh lệch không có mấy.

Nếu người xem thích, tục tập đương nhiên muốn thích hợp tăng mạnh nàng vai diễn.

“Matthew, David, có một vấn đề, hi vọng các ngươi có thể thận trọng suy xét.”

Làm người sản xuất râu quai nón Jack lúc này mở miệng nói,“1 ức 5000 vạn dollar đầu tư nhìn như rất nhiều, nhưng đối với như vậy một bộ phim đến nói có điểm thiếu.”

Matthew nhìn nhìn David - Ellison, đầu tư là do bọn họ hai người cộng đồng quyết định .

David - Ellison nhẹ nhàng gật đầu, nói,“Dự toán phương diện, chờ các ngươi cầm ra càng thêm chi tiết kế hoạch, chúng ta lại làm đánh giá.”

Trải qua này vài năm tại Hollywood phát triển, hắn đã không phải cái loại này động một cái là lung tung lấy tiền tạp hạng mục người.

“Ta đồng ý David ý kiến.” Matthew phụ họa nói.

Thêm vào đầu tư mà nói khả năng đề cập đến mấy ngàn vạn dollar, dù cho bọn họ rất tín nhiệm râu quai nón Jack, cũng không khả năng đối phương nói muốn đầu tư tiếp liền cấp.

Đại chế tác phim thương mại là động không đáy, cho dù là lại xuất sắc đạo diễn cùng người sản xuất, cũng muốn thích hợp kéo một chút dây cương.

Thực ra Matthew cùng David - Ellison chế định đầu tư dự toán bản thân chính là hơi chút hơi thấp , không nói mặt khác , chỉ riêng tục tác trung Matthew 2500 vạn dollar cơ sở thù lao, liền chiếm cứ một khối lớn dự toán, còn có Paul - Walker gần ngàn vạn dollar thù lao.

Mặt khác diễn viên thù lao ngược lại là không phải cao, tất cả mọi người gia cùng một chỗ, cũng không có Paul - Walker nhiều.

Động tác phim trung đại trường hợp, không có mưu lợi địa phương, muốn đạt tới tốt thị giác hiệu quả, liền muốn nện tiền, nện rất nhiều tiền.

Hội nghị rất nhanh kết thúc, đợi người khác rời đi, Matthew cùng David - Ellison lại thương nghị một ít về diễn viên sự tình, đặc biệt là gia tăng một tân Hoa kiều nữ tính nhân vật.

Chuyện này đem do số 13 phòng công tác cùng Disney Trung Hoa khu phụ trách, hải tuyển công tác đang tại trù bị, dự tính tám tháng trung bắt đầu.

Tân Hoa kiều nữ tính nhân vật, đem lấy Daniel - ngô nhân vật bạn gái thân phận xuất hiện.

Từ [ Fast and Furious 5] bắt đầu, này series diễn viên chính đội hình, đem triệt để quốc tế hóa.

Tính cả trở về đệ nhị bộ diễn viên chính Tyrese - Gibson, diễn viên chính đội hình bên trong người da trắng, Phi Châu duệ, Latin duệ, Do Thái duệ cùng châu Á đẳng, có thể nói đầy đủ mọi thứ.

Rời đi Skydance ảnh nghiệp thời điểm, Matthew còn tại suy xét, mặt sau có phải hay không gia tăng một Arabia duệ?

Đây là một lâu dài tính toán, tạm thời đến nói không cần, Arabia vịnh địa khu kia mấy cái quốc gia giàu chảy mỡ, điện ảnh thị trường quy mô lại rất hữu hạn.

Tỷ như Saudi như vậy quốc gia, từ thế kỷ trước bảy tám mươi niên đại liền cấm chỉ rạp chiếu phim, đến hiện tại còn không có buông ra.

So với người xem, có lẽ từ bên kia lạp thương nghiệp tài trợ càng thêm sáng suốt, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất xem như tương đối mở ra địa phương, cũng tại theo đuổi quảng cáo hiệu quả, có lẽ có thể cho nhân cùng bên kia tập đoàn tiếp xúc một chút.

Chỉ cần tiền cấp đúng chỗ, tương lai đi Dubai linh tinh địa phương quay phim cũng không sai nha.

Ôm ý nghĩ như vậy, Matthew đi tới nam Buena Vista đường cái một chỗ quán cà phê, Karolína - Kurková từ vài ngày tiền liền ước hắn gặp mặt, hắn vẫn không có thời gian, lúc này mới kéo đến hôm nay.

“Xin lỗi,KK.”

Tại một chỗ im lặng ghế dài trung tìm đến Karolína - Kurková, Matthew kéo ra ghế dựa ngồi ở nàng đối diện, mang theo xin lỗi nói,“Vừa có hội nghị, khiến ngươi đợi lâu.”

Karolína - Kurková cười cười,“Không quan hệ, ta cũng là vừa lại đây.” Nàng hỏi,“Ngươi muốn trà xanh?”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Có trà xanh tốt nhất.”

Karolína - Kurková đưa tới phục vụ sinh, vi Matthew điểm một ly trà xanh, sau đó từ tùy thân trong bao, móc ra một phần thư mời, nói,“Đây là năm nay Victoria's Secret fashion show khách quý mời, ta bây giờ còn không có một lần nữa cùng duy mật ký ước, chỉ có thể lấy đến này một phân.”

“Ngươi trở về Victoria's Secret fashion show ?” Matthew tiếp nhận đến xem xem,“Cám ơn.”

“Không !” Karolína - Kurková lắc đầu,“Matthew, muốn nói cám ơn nhân hẳn là ta.”

Nàng có vẻ đặc biệt chăm chú,“Không có ngươi giúp, ta không về tới cao nhất T trên đài, không có ngươi liền không có của ta trùng sinh.”

Matthew nhàn nhạt cười cười,“Ngươi quá khách khí,KK.”

Phục vụ sinh lúc này đưa tới nước trà, Matthew cám ơn qua, lại đối Karolína - Kurková nói,“Đây là ngươi nên được .”

Không có Karolína - Kurková một năm này đến khiến hắn tùy ý làm bậy trả giá, hắn như thế nào có thể sẽ dẫn như vậy một siêu mẫu?

Karolína - Kurková có vẻ rất đại khí,“Chúng ta liền đừng nói này mấy khách khí nói .” Nàng xem hướng Matthew, hảo kỳ hỏi,“Nghe nói gần nhất Paramount ảnh nghiệp cùng Hasbro với ngươi tại [ bộ đội đặc chủng ] tục tập đạo diễn nhân tuyển mặt trên có bất đồng? Bọn họ tưởng bắt đầu dùng một tân nhân đạo diễn?”

Có chút tin tức nàng cũng nghe nói, hơn nữa người đại diện biết được sau, lại cùng nàng làm qua trao đổi, cùng lần trước thái độ hoàn toàn bất đồng, nói nếu đạo diễn đổi mới một tân nhân, Matthew lại rời khỏi mà nói, khuyên nàng cũng chủ động rời khỏi.

Tân nhân đạo diễn phiêu lưu quá lớn, vạn nhất thất bại mà nói, nàng thật vất vả kiếm trở về điểm ấy danh khí, lại muốn bồi đi vào.

“Đều giải quyết .” Matthew cũng không giấu diếm ý tứ,“Ta đã cùng Paramount ảnh nghiệp cùng Hasbro đạt thành nhất trí, tục tập chủ sáng đoàn đội bảo trì không biến.”

Nghe đến mặt sau những lời này, Karolína - Kurková vội vàng hỏi,“Nữ lang tóc đỏ Scarlett có phải hay không còn sẽ xuất hiện ở tục tập bên trong?”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Chỉ cần ngươi nguyện ý biểu diễn nhân vật này.”

Karolína - Kurková nhẹ nhàng thở ra, lập tức cắn môi,“Matthew, ta...... Ta cảm giác...... Chúng ta phía trước ở chung không sai, ở chung phương thức cũng rất có ý tứ, gần nhất ta một lần nữa suy xét qua, ta phi thường hoài niệm chúng ta cùng một chỗ kia vài đặc biệt ......”

Nàng cười cười, không có nói rõ,“Chúng ta tiếp tục đi xuống hảo sao?”

“Không tất như vậy,KK.” Matthew uyển ngôn xin miễn,“Chỉ cần ngươi nguyện ý, nữ lang tóc đỏ vẫn là ngươi .”

Karolína - Kurková gật gật đầu, không lại tiếp tục dây dưa vấn đề này.

Matthew không tính toán cùng Karolína - Kurková dây dưa đi xuống , một phương diện là quá khứ trong một năm, ở trên người nàng thử qua quá nhiều đa dạng, sớm không có mới mẻ cảm; Một phương diện khác, hắn biết Hasbro cùng Paramount ảnh nghiệp tục tập trung hội cường điệu lực thôi một cái khác nữ tính nhân vật, nữ lang tóc đỏ Scarlett không thể tránh khỏi muốn bị suy yếu.

Hasbro ý tưởng, là khiến đại danh đỉnh đỉnh Jay tiểu thư đảm đương [ bộ đội đặc chủng ] tục tập nữ chính.

Thậm chí, bọn họ còn suy xét khiến hỏa thạch xuất hiện ở tục tập bên trong.

Mặt khác, đại khái là thấy được [ Fast and Furious 4] tại Thái Bình Dương bờ bên kia đại lấy được thành công, thêm trung mĩ rất nhanh liền muốn tiến hành bao gồm điện ảnh ở bên trong tân nhất thứ thế mậu đàm phán, Paramount ảnh nghiệp cùng Hasbro cũng tính toán tại Thái Bình Dương bờ bên kia tăng lớn mở rộng [ bộ đội đặc chủng ] series.

Bọn họ cũng kế hoạch tại tục tập trung sử dụng một nữ tính Hoa kiều nhân vật.

Cụ thể thế nào, Matthew cũng không phải rất rõ ràng, chung quy này vỏn vẹn dừng lại tại bước đầu quy hoạch thượng.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 804: Twilight Chuyên Trường

Cùng Paramount ảnh nghiệp cùng Hasbro đàm phán còn chưa hoàn thành, bất quá có một điểm là có thể xác định , Matthew chỉ cần tiếp tục đảm đương nam chính, khẳng định sẽ làm thêm người sản xuất, đến hiện tại, này đã là hắn biểu diễn một bộ phim thiết yếu gói.

Như vậy có thể lớn nhất hạn độ cam đoan tại kịch tổ quyền lợi.

[ bộ đội đặc chủng ] tục tập đệ nhất người sản xuất còn sẽ là Stephen - Sommers.

So với Matthew giằng co thức đàm phán, Hasbro cùng Paramount ảnh nghiệp dẫn đầu thu phục cùng Stephen - Sommers ở giữa hợp đồng, Stephen - Sommers chính thức tại đạo diễn cùng người sản xuất trên hợp đồng ký xuống đại danh.

Đệ nhất bộ phim đại lấy được thành công, Hasbro cùng Paramount ảnh nghiệp cũng muốn tục tập có thể mau chóng triển khai chế tác, tranh thủ 2011 năm muộn nhất không vượt qua 2012 năm, tục tập liền có thể công chiếu.

Tại Stephen - Sommers ký xuống hợp đồng sau, Matthew từ hắn chỗ đó được đến một tin tức, Hasbro tác hợp Stephen - Sommers cùng Michael Bay thấy một mặt.

“Hasbro ý đồ phi thường minh xác.”

Số 13 phòng công tác phòng khách trung, Stephen - Sommers buông xuống trong tay ly cà phê, đối Matthew nói,“Lần này gặp, chủ yếu chính là khiến ta cùng Michael Bay tham thảo Transformers cùng bộ đội đặc chủng chân nhân điện ảnh liên động khả năng tính.”

Matthew đến hứng thú, hỏi,“Các ngươi tham thảo như thế nào?”

Stephen - Sommers khẽ nhíu mày,“Ta cho rằng độ khó rất lớn.” Hắn hơi châm chước, nói,“Đặc biệt là tại động tác trên trường hợp, một khi ô tô nhân hòa Decepticon bùng nổ xung đột, bộ đội đặc chủng cùng rắn hổ mang chỉ có thể cấp kia vài người máy trợ thủ.”

“Ân.” Matthew gật gật đầu,“Đan từ cá thể sức chiến đấu trên thiết lập đến nói, nhân loại không có khả năng so lên máy móc sinh mệnh thể.”

Khiến công tước đơn độc chống lại Optimus Prime hoặc là Megatron, này chiến đấu có hồi hộp sao?[ Transformers ] series trung, Michael Bay cấp Mĩ quốc đại binh khai ngón tay vàng liền đại có điểm khoa trương , hai series liên động mà nói, chẳng lẽ muốn cấp nhân loại khai đùi vàng?

Điểm này xác thật rất khó cân bằng.

“Ta cùng Michael Bay ở trên điểm này ý kiến nhất trí.” Stephen - Sommers còn nói thêm,“Hai series tạm thời độc lập phát triển, có thể thích hợp ở trong phim gia nhập một ít bối cảnh vật linh tinh dấu hiệu, vì về sau liên động làm một điểm trải đệm.”

Hắn nghĩ nghĩ, cường điệu nói,“Nhưng cũng không thích hợp quá nhiều.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Stephen, ta duy trì ngươi, chúng ta thủy chung đứng ở trên cùng một trận tuyến.”

Stephen - Sommers tựa hồ có điểm kích động,“Ta vẫn nợ ngươi một câu cám ơn, lần này không phải ngươi......”

Matthew nâng tay đánh gãy hắn,“Chúng ta là lão bằng hữu , không cần phải nói những lời khách khí này.” Hắn cười nói,“Nếu không phải ngươi dẫn, ta có thể có hôm nay sao? Lúc trước tại [ Vua Bọ Cạp ] này hạng mục bên trên, ngươi đỉnh lớn như vậy áp lực bắt đầu dùng ta, không có [ Vua Bọ Cạp ] nam chính, cũng sẽ không có hiện tại Matthew - Horner.”

“Ngươi nói như vậy rất khoa trương .” Stephen - Sommers ngượng ngùng cười cười,“Lấy năng lực của ngươi, dù cho không có [ Vua Bọ Cạp ], ngươi cũng sẽ tìm đến khác cơ hội.”

Hắn sở nhận thức Matthew - Horner, đối đãi bằng hữu xác thật không phải nói, lại cũng không thể phủ nhận, đây là một rất có tâm cơ nhân.

Nhưng Stephen - Sommers mặc kệ này mấy, hắn chỉ rõ ràng một sự kiện, Matthew không chỉ là hợp tác đồng bọn, càng là thời khắc mấu chốt vui với thò tay bằng hữu.

Này so trong giới tuyệt đại bộ phận người đều mạnh hơn gấp trăm lần.

Gần nhất, hắn còn gặp qua một cái khác lão bằng hữu Rachel - Weisz, nghe nói Rachel - Weisz một ít tao ngộ, theo Rachel - Weisz nói, Matthew cũng tại giúp nàng.

Đối đãi kia vài từng giúp qua hắn người, Matthew thật sự là không có gì phải nói.

Stephen - Sommers không lại nói lời khách sáo, lại đem này mấy đều nhớ xuống dưới, cũng hạ quyết tâm, chỉ cần Matthew có cần, lại tại phạm vi năng lực của hắn bên trong, hắn nhất định sẽ đứng ra bang Matthew chiếu cố.

Đưa đi Stephen - Sommers, Bella - Anderson đi đến.

“Ta cuối tuần muốn đi trước Thái Bình Dương bờ bên kia, khởi động bên kia diễn viên hải tuyển.” Bella - Anderson ngồi ở Matthew đối diện trên ghế, hỏi,“Có cần chú ý sự hạng sao?”

Matthew chăm chú suy xét một hồi, nhắc nhở nói,“Không cần đàm luận chính trị ! vô luận là Bắc Mĩ bên này, vẫn là Thái Bình Dương bờ bên kia , đều không muốn đàm.”

Bella - Anderson phía trước làm qua một ít lý giải, gật gật đầu,“Ta minh bạch.”

“Còn có.” Matthew lại dặn dò nói,“Gặp được khó xử sự tình, liên hệ Disney đại Trung Hoa khu bên kia, ta sẽ cùng Robert - Iger chào hỏi, Disney ở bên kia thâm canh nhiều năm, đã thành lập nhất trương khổng lồ nhân mạch mạng lưới quan hệ.”

“Hảo.” Bella - Anderson lại gật đầu.

Matthew khoát tay,“Cứ như vậy đi, thật sự giải quyết không được sự tình đánh cho ta điện thoại.”

Bella - Anderson lên tiếng, sau đó nói,“Ta tạm thời rời đi, phòng công tác bên này có một số việc, ngươi muốn chú ý một chút.” Nàng xem Matthew liếc nhìn, nói thẳng,“Ta cùng James Wan ngày hôm qua thông qua điện thoại,[ Saw ] tân nhất bộ chế tác đã hoàn thành, hắn đang tại cùng Lionsgate câu thông, khả năng rất nhanh liền sẽ cùng Lionsgate giải trừ hợp đồng.”

“Ta sẽ cùng James Wan liên hệ.” Matthew nhẹ nhàng gật đầu.

Bella - Anderson tiến lên một bước, từ trên bàn công tác văn kiện trung tìm ra một phần, đặt ở Matthew trước mặt, nói,“Đây là Warner Bros hôm nay sáng sớm fax tới được, ngươi còn chưa xem đi?”

“Không có.” Matthew lắc đầu,“Ta vừa tới, Stephen - Sommers liền tới đây .”

Bella - Anderson còn nói thêm,“Ngươi xem một chút đi, ta gần nhất cùng Warner Bros đàm phán nội dung cơ bản đều ở mặt trên, lại chính là hạng mục một ít cơ bản tư liệu.”

Nói xong, nàng gặp Matthew không có khác sự, ly khai này gian văn phòng.

Matthew mở ra văn kiện đại khái nhìn một chốc,[ người Hobbit ] đệ nhất bộ bị mệnh danh là [ ngoài ý muốn chi lữ ], do Peter - Jackson vợ chồng đảm nhiệm người sản xuất cùng đạo diễn, sản xuất dự toán cao tới 1 ức 8000 vạn dollar, dự tính 2010 năm hoặc là 2011 đầu năm bắt đầu quay chụp,2012 cuối năm kỳ nghỉ phát hành.

Số 13 phòng công tác sẽ chiếm cứ trong đó 20% đầu tư, cũng chính là 3600 vạn dollar.

Hơn nữa cùng mặt khác ngoại lai đầu tư cơ cấu bất đồng, số 13 phòng công tác thuộc về phim liên hợp chế tác phương, tương lai mười lăm năm được hưởng cùng đầu tư đồng tỉ lệ toàn ích lợi phân thành.

Bất quá, số 13 phòng công tác không được hưởng phim bản quyền,[ người Hobbit ] bản quyền hoàn toàn thuộc về Warner Bros.

Điểm ấy Matthew không ngoài ý muốn, đây là trong giới bình thường tình huống.

Mặt khác, đạo diễn Peter - Jackson đã cùng nhiều vị [ Lord of The Rings ] ba bộ khúc diễn viên tiến hành tiếp xúc, giống Gandalf, Galadriel nữ vương, Saruman cùng Elrond vương đẳng diễn viên, đều sẽ trở về này series.

Xem xong văn kiện, Matthew riêng cấp Peter - Jackson đánh một cuộc điện thoại, lại hỏi một ít càng thêm cụ thể tình huống, Peter - Jackson cũng có ý khiến Tinh Linh vương tử trở về, lại liên hệ không đến Orlando - Bloom, nguyên sang một cường đại Tinh Linh nhân vật tâm tư càng nặng .

Hắn lại tỏ vẻ muốn vì Matthew lượng thân tạo ra một Tinh Linh nhân vật.

Matthew không có khả năng trực tiếp ứng đến, tỏ vẻ muốn xem đến nhân vật sau lại bàn, Peter - Jackson ngược lại cũng không phải đặc biệt sốt ruột, chung quy này series còn không có bắt đầu trù bị, hơn nữa dựa theo hắn ý tưởng, này Tinh Linh nhân vật tại đệ nhất bộ [ ngoài ý muốn chi lữ ] trung chỉ là lộ lộ mặt, tại người xem trước mặt làm quen, vi đệ nhị bộ trung chính thức lượng tướng làm trải đệm.

Đối với loại này rất có lực ảnh hưởng nguyên tác tiến hành cải biên, tăng thêm một nguyên sang loại hình nhân vật, cần làm đại lượng công tác.

Thực ra Matthew đối mặt khác nhân vật cũng có chút hứng thú, mơ hồ nhớ rõ [ ngũ quân chi chiến ] trung có nhân loại thủ lĩnh, tiểu thuyết bên trong tên gọi là Bard, là Đồ Long anh hùng, nhưng Peter - Jackson nói qua,[ người Hobbit ] series cùng [ Lord of The Rings ] series bất đồng, người lùn cùng Tinh Linh vai diễn tương đối trọng, nhân loại ở bên trong chỉ là đả tương du mà thôi.

So với Đồ Long anh hùng, Matthew vẫn là đối Peter - Jackson nguyên sang nhân vật càng nhiều một điểm chờ mong.

Theo sau một đoạn thời gian trung,[ Fast and Furious 5] cùng [ bộ đội đặc chủng 2] đều tiến vào tiền kỳ quy hoạch giai đoạn, Matthew cũng đại biểu số 13 phòng công tác cùng Warner Bros chính thức liền [ người Hobbit ] series ký kết chính thức hiệp nghị, Peter - Jackson cũng bắt đầu cải biên viết một hoàn chỉnh ba bộ khúc kịch bản.

Mặt khác, số 13 phòng công tác mặt khác hai hạng mục cũng tại đồng thời triển khai.

[ Twilight: New Moon ] sẽ cùng năm nay lễ Tạ ơn tiền một cuối tuần tại Bắc Mĩ phát hành, này bộ ảnh sớm liền hoàn thành chế tác, Sophia - Coppola cùng Stephanie - Meyer đẳng sáng tác nhân viên, trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi điều chỉnh sau, trực tiếp tiến vào đệ tam bộ kịch bản biên soạn cùng kế hoạch chế định đẳng công tác trong.

Dựa theo Matthew kế hoạch, tương lai này vài năm, mỗi một năm lễ Tạ ơn lịch phát hành, phòng công tác đều sẽ đẩy ra một bộ [ Twilight ] điện ảnh, đem lễ Tạ ơn biến thành mộ quang chuyên trường.

Patty Jenkins hoàn thành [ Hunger Games ] tân nhất bản kịch bản, theo tài chính rót vào đúng chỗ, này hạng mục chính thức bắt đầu trù bị.

Kịch tổ phía sau màn công tác nhân viên cùng Patty Jenkins cùng người sản xuất phụ trách chiêu mộ, diễn viên phương diện, kịch tổ cũng thả ra phong đi, chuẩn bị vi sở hữu chủ yếu diễn viên tiến hành phạm vi lớn thử vai, đặc biệt là nữ chính Katniss.

Bất quá, so với mặt khác phương diện trù bị công tác, diễn viên thử vai cần nhờ sau một ít, Matthew kế hoạch đẳng [ Twilight ] phát hành sau, lại vi [ Hunger Games ] series cử hành diễn viên thử vai.

Một phương diện,[ Twilight: New Moon ] tiếp tục thành công mà nói, thế tất có thể hấp dẫn càng nhiều xuất sắc trẻ tuổi diễn viên tham dự một cái khác thanh xuân series điện ảnh thử vai; Một phương diện khác, phòng công tác có thể đầy đủ bày ra thông qua thanh xuân thần tượng điện ảnh phủng hồng nhân năng lực, cũng có lợi cho trong đàm phán đè thấp kia vài tuổi trẻ các diễn viên thù lao.

Tuy rằng chủ thể chức nghiệp là diễn viên, nhưng tại đề cập đến chính mình đầu tư phim khi, Matthew cùng mặt khác điện ảnh công ty lão bản không có cái gì hai loại, đều sẽ nghĩ mọi biện pháp đè thấp các diễn viên thù lao.

Đặc biệt là danh khí không đủ đại trẻ tuổi diễn viên.

Này mấy công tác Matthew đều là quan sát toàn cục, từng cái kịch tổ đều thuê năng lực xuất sắc người sản xuất phụ trách cụ thể công tác.

Cùng lúc đó, James Wan thuận lợi hoàn thành cùng Lionsgate ký kết hiệp ước, chuẩn bị cùng Matthew hợp tác mở ra một hồi phim kinh dị chi lữ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 805: Tuyển Một Nữ Hài

Trong văn phòng yên tĩnh vô thanh, James Wan ngồi trên sô pha, ánh mắt thường thường từ bên cạnh Matthew trên mặt đảo qua, tuy rằng không phải một tân nhân đạo diễn, giờ phút này vẫn là có điểm thấp thỏm bất an, tựa hồ lo lắng tỉ mỉ chuẩn bị kịch bản, không thể đạt tới Matthew này đầu tư nhân yêu cầu như vậy.

Trong khoảng thời gian này tới nay, không phải không có mặt khác công ty muốn tìm hắn hợp tác, nhưng hắn tất cả đều không chút do dự cự tuyệt , không vì cái gì khác , chỉ là Oscar chi dạ Matthew vì hắn có gan nộ hận Harvey - Weinstein điểm này, liền có giá trị hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn.

Phóng nhãn toàn bộ Hollywood, cho dù là đem lục đại công ty tính toán ở bên trong, ai nguyện ý vì hắn như vậy một tiểu đạo diễn đi gắng gượng chống lại Harvey - Weinstein người như vậy?

Lục đại xác thật không để ý Harvey - Weinstein, bất quá ai cũng không tưởng trêu chọc một chỉ ghê tởm ruồi bọ, cả ngày tại chính mình trước mặt bên tai hừ hừ rung động.

Ngày đó buổi tối sự hắn nhìn xem phi thường rõ ràng, Matthew vì hắn này đạo diễn cùng một phí tổn nhỏ đến có thể xem nhẹ bất kể hạng mục, cùng Harvey - Weinstein kết oán.

Điểm này, tại trong giới ngầm sớm liền truyền lưu ra .

Hơn nữa hắn còn nghe được càng nhiều tin tức, có đến từ Warner Bros đồn đãi, nói Matthew vì chèn ép Harvey - Weinstein kiêu ngạo khí diễm, từ Weinstein ảnh nghiệp trong tay đoạt đi [ người Hobbit ] series đầu tư số định mức.

Có lẽ chỉ có hắn mới biết được, Matthew mục đích căn bản không phải chèn ép Harvey - Weinstein kiêu ngạo khí diễm, rõ ràng chính là đối Oscar chi dạ chính mình bị Harvey - Weinstein tù cấm sở làm trả thù !

Một như thế bảo hộ chính mình nhân đại lão, ai không muốn cùng hắn hợp tác?

Trái lại thích khai ngân phiếu khống Lionsgate cùng bao giờ cũng là lợi dụng quyền thế chèn ép diễn viên đạo diễn Weinstein ảnh nghiệp, nếu có mặt khác càng tốt lựa chọn, ai vui cùng bọn họ hợp tác?

Tuy rằng không tin phụng cái gì giọt nước chi ân dũng tuyền tướng báo đại đạo lý, lại càng không là Đông Phương truyền thống chính nhân quân tử, nhưng Matthew làm nhiều như vậy, nếu hắn liên hết lòng tuân thủ hứa hẹn điểm này đều làm không được, chính hắn đều sẽ xem thường chính mình.

Huống hồ, kia vài tiểu công ty nơi nào có Matthew trong tay nhiều như vậy tài nguyên?

Kế hoạch một trăm năm mươi vạn dollar sản xuất phí tổn, hắn cùng Leigh Whannell hai người cũng không phải thấu không ra đến, nhưng điện ảnh không phải quay chụp chế tạo ra đến đơn giản như vậy, mặt sau tuyên phát làm như thế nào? Ai tới vi phim đánh quảng cáo? Ai tới vi phim tranh thủ rạp chiếu phim?

Như vậy một bộ phim, nếu đại quy mô phát hành, tuyên truyền cùng phát hành phí tổn, khẳng định so chế tác phí dụng hơn rất nhiều.

Matthew tạm thời không đi quản bên cạnh James Wan, tập trung tinh thần đọc hắn mang đến kịch bản, này kịch bản thoạt nhìn có hơn một trăm trang, trên thực tế về điện ảnh kịch tình trường cảnh nội dung liên một nửa đều không đến, mặt sau gần hai phần ba nội dung đều là James Wan chế định tỉ mỉ xác thực quay chụp chế tác kế hoạch.

Trong kế hoạch, James Wan chỉ cần một đống độc lập nơi ở cùng phụ cận mấy con phố làm chỗ quay chụp, cảnh tượng có thể nói là phi thường đơn giản.

Có lẽ là gần nhất vừa quay chụp qua [ Inception ] quan hệ, Matthew cảm giác James Wan thông qua kịch bản xây dựng thế giới này, có chút cùng loại với [ Inception ] bàn nhiều ý thức không gian.

Đương nhân linh hồn xuất khiếu, hắn linh hồn liền khả năng tiến vào “Dị giới”, chỗ đó tràn ngập hắc ám cùng ngược tử linh, hắn tất yếu nghĩ biện pháp mau chóng phản hồi chính mình thân thể, bởi vì có càng nhiều tử linh tại dị giới trung du đãng, khát vọng thân thể cùng sống lại, nếu hắn linh hồn rời xa lâu lắm, mặt khác tử linh liền sẽ chiếm trước hắn thân thể, lấy hắn nhục thân sống lại. Mà đám tử linh đều mang theo bản thân ký ức cùng trải qua, chúng nó sẽ lấy bất đồng hình tượng xuất hiện......

Kịch bản nhân vật cùng nội dung cũng không nhiều, trên cơ bản chính là người một nhà.

Josh vợ chồng cộng thêm bọn họ nữ nhi hoặc là nhi tử cấu thành một nhà ba người, cướp đoạt chưa xác định giới tính nhi đồng nhân vật thân thể Ác Ma, lại chính là một Khu ma sư.

Đây chính là sở hữu chủ yếu nhân vật , còn thừa kia vài đều là đả tương du tồn tại.

Xem qua mặt sau quay chụp chế tác kế hoạch, Matthew khép lại kịch bản, hỏi tiếp nói,“James, Josh vợ chồng hài tử như thế nào còn chưa xác định giới tính?”

James Wan ngượng ngùng cười cười,“Ta tạm thời còn chưa tưởng hảo nhân vật này là nữ hài hảo, vẫn là nam hài hảo.”

“Úc?” Matthew không quá minh bạch hắn ý tứ.

“Thiết lập trung, đây là một tám chín tuổi tả hữu hài tử.” James Wan chi tiết nói,“Này tuổi trẻ thích hợp diễn viên không dễ tìm, ý nghĩ của ta đâu, đến lúc đó mặc kệ nam nữ, tìm đến thích hợp diễn viên là nam hài, nhân vật chính là nam tính, ngược lại chính là nữ tính.”

Matthew gật gật đầu, không nói gì, ngược lại chăm chú suy xét một hồi, sau đó chậm rãi nói,“Ta cảm giác...... Nữ hài giống như càng tốt một điểm.”

James Wan không có nói tiếp, chờ Matthew tiếp tục nói tiếp.

Matthew đơn giản giải thích nói,“James, ngươi ngẫm lại, ai là phim kinh dị lớn nhất thụ chúng quần thể?”

Tuyệt đại bộ phận phim kinh dị đều là r cấp phân cấp, bởi vậy vấn đề này đáp án hiện rõ ràng, James Wan nói thẳng,“Trưởng thành nam tính.”

“Cho nên......” Matthew xòe tay, cười nói,“Một nữ hài càng sẽ được hoan nghênh.”

James Wan không có lý giải lời này sau lưng ý tứ, đầy mặt đều là nghi hoặc.

Matthew nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Một khả ái bị dọa hỏng điềm đạm đáng yêu nữ hài, hiển nhiên so một nam hài càng thụ này người xem quần thể hoan nghênh.”

James Wan bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là tự hỏi một giây, liền gật đầu phụ họa,“Đối ! Matthew, ngươi nói quá đúng !” Hắn không khỏi cười lên,“Nhân vật này liền nên tuyển một nữ hài !”

Xác định một chủ yếu nhân vật giới tính, Matthew lại đem đề tài chuyển tới tương lai chế tác phương diện,“Một trăm năm mươi vạn dollar đủ sao?”

Tiểu thành bản phim kinh dị từ trước là lấy tiểu rộng rãi điển hình, hơn nữa hắn đối James Wan có chút tin tưởng, nếu muốn đầu nhập một trăm năm mươi vạn dollar, lại nhiều đầu mấy chục vạn dollar cũng không quan hệ.

James Wan lại lắc đầu,“Một trăm năm mươi vạn dollar đủ rồi.” Hắn cực kỳ chăm chú nói,“Phim kinh dị không cần rất cao sản xuất phí tổn, nếu không thể lợi dụng hữu hạn dự toán đạt tới hù dọa người xem mục đích , như vậy sẽ rất khó tại phim kinh dị thượng lấy được thành công.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Chúng ta đây liền bảo trì tiểu thành bản đầu nhập.”

James Wan tiếp tục nói,“Ta cảm giác đi, chỉ cần khủng bố góc độ làm đúng chỗ, xá đi một vài kinh diễm đặc hiệu; Như cũ có thể kinh hách tứ tòa, phim kinh dị đạo diễn nên tại hữu hạn tài nguyên trung sáng tạo vô hạn tưởng tượng cùng đột phá.”

“Phương diện này ngươi là chuyên gia.” Matthew đối phim kinh dị lý giải cũng không tính nhiều.

Đi đến Hollywood, hắn trên thực tế chỉ tham dự qua [ Dawn of the Dead ] này một bộ khủng bố loại hình điện ảnh, lại còn bởi vì hắn là nam chính quan hệ, phim loại hình càng xu hướng với động tác.

James Wan cũng không khiêm tốn, rất tự tin nói,“Ta vẫn cho rằng, phim kinh dị tối không giống bình thường địa phương chính là, một nhỏ bé chi tiết liền có thể mang đến vô cùng tốt hiệu quả. Tỷ như nhất phiến dát chi rung động môn, liền đủ để để người lưng phát lạnh, mà này cần phí tổn phi thường thiếu.”

Matthew tán thành James Wan quan điểm, nói,“Một cố sự hay không khủng bố, muốn xem có thể hay không dọa đến chính mình.”

“Đúng vậy.” James Wan chỉ chỉ kịch bản, nói,“Ta thích đem chính mình cho rằng khủng bố nhất cảnh tượng đặt ở trong kịch bản, tỷ như ta sợ nhất tại nửa đêm tỉnh lại đột nhiên phát hiện góc tường có người tại nhìn chằm chằm tình tiết, liền bị ta dùng tại đây trong kịch bản .”

Matthew ngược lại hỏi,“Ngươi tính toán lúc nào bắt đầu lên kế hoạch?”

“Leigh Whannell về nhà nghỉ phép , phỏng chừng chừng nửa tháng có thể trở về.” James Wan chậm rãi nói,“Chờ hắn trở về, chúng ta liền bắt đầu tổ kiến kịch tổ.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta sẽ khiến phòng công tác chuẩn bị tốt tài chính.” Hắn nhìn James Wan,“James, ta nói qua cho ngươi lớn nhất quyền hạn, không can thiệp của ngươi sáng tác, ngươi kiêm nhiệm này hạng mục người sản xuất cùng đạo diễn.”

James Wan biết này ý nghĩa cái gì, thành khẩn hứa hẹn nói,“Ta cam đoan hội tận cố gắng lớn nhất.”

Matthew lại hỏi,“Một năm thời gian đủ sao?”

“Đầy đủ dùng.” James Wan rất có tin tưởng,“Từ tháng sau bắt đầu trù bị, sang năm năm sáu tháng ta liền có thể hoàn thành phim.”

Matthew tin tưởng James Wan năng lực,“Kia hảo, chúng ta liền đuổi tại sang năm Halloween lịch phát hành đẩy ra này bộ phim.” Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, Warner Bros sẽ là này bộ Insidious phát hành phương.”

Loại này phim, giao cho Disney vận tác rõ ràng không thích hợp, dù sao hắn cùng Warner Bros cũng hợp tác chặt chẽ, giao cho Warner Bros phát hành vấn đề cũng không lớn.

James Wan lúc này gãi gãi đầu, nói,“Ta có hai thích hợp nhân tuyển, về nam nữ nhân vật chính, phân biệt là Rose Byrne cùng Patrick - Wilson.”

Matthew phía trước liền nghe James Wan đề cập qua hai người kia, nói,“Diễn viên ngươi làm chủ liền hảo.” Hắn lại nhắc nhở nói,“Về tiểu cô nương diễn viên, nhất định phải tuyển hảo.”

“Ân, ta minh bạch.” James Wan gật gật đầu,“Ta ở phương diện này không có rất hảo nhân tuyển. Matthew, ngươi tại trong giới nhân mạch mạng lưới quan hệ rất rộng, có thể hay không giúp ta tìm kiếm một chút?”

Matthew ứng xuống dưới,“Không thành vấn đề.”

Này gọi là Insidious hạng mục, Matthew sẽ không quá mức can thiệp, trừ tốt nhất tài vụ giám sát linh tinh công tác, trên cơ bản đều giao cho James Wan phụ trách.

Hắn phi thường hi vọng James Wan có thể phóng thích thân thể bên trong sở hữu khủng bố năng lượng, mang đến cùng loại [ Saw ] bang tiểu đầu nhập cao sản xuất phim kinh dị.

James Wan cáo từ rời đi sau, Matthew chuyên môn cho Helen - Hermann đánh điện thoại, khiến nàng lưu ý 2000 năm tả hữu sinh ra nữ ngôi sao nhỏ tuổi.

Này tuổi trẻ tiểu diễn viên, có thể diễn trò hay thật không nhiều, chẳng sợ phóng nhãn toàn Hollywood, cũng thuộc về khan hiếm tài nguyên.

Phòng công tác đầu tư chế tác hạng mục, không chỉ Insidious cần này tuổi trẻ tiểu diễn viên.

Bởi biết tương đối khó tìm kiếm,[ Twilight ] hạng mục bên kia, Sophia - Coppola cũng ủy thác Helen - Hermann vi [ Twilight: Tảng sáng ] trước tiên tìm kiếm Bella cùng Edward nữ nhi diễn viên nhân tuyển.

Hai người tại tuổi trẻ trên có rất lớn trùng hợp tính, Matthew nghe Helen - Hermann ý kiến, nếu có thể mà nói, dứt khoát hai hạng mục sử dụng cùng một diễn viên hảo.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 806: Tài Nguyên Ưu Thế

Thiên Sứ trù tính công ty bên kia động tác phi thường mau, ngắn ngủi vài ngày sau, liền có một nhóm nhỏ diễn viên tư liệu truyền đến Matthew bên này, Helen - Hermann khiến công ty chọn lựa đi ra những nhân tuyển này, đều có nhất định diễn nghệ trải qua.

Tuy rằng cùng mấy đại trù tính cự đầu không có cách nào khác so, nhưng Thiên Sứ trù tính công ty đã là trung đẳng giải trí trù tính công ty bên trong người nổi bật , tìm đến một ít có tiềm lực hộ khách tư liệu cũng không khó.

Matthew chuyên môn rút thời gian nhìn nhìn những người này tư liệu, trong đó có mấy cái thoạt nhìn rất không sai.

Trước hết gợi ra hắn chú ý là một vị người quen cũ, từng có qua vài lần gặp mặt Kaia - Gerber, cũng chính là siêu mẫu Cindy - Crawford nữ nhi.

Vị này tinh nhị đại sinh ra tại 2001 năm, năm nay tám tuổi, hoàn toàn phù hợp Insidious cùng [ Twilight ] đối với tiểu diễn viên tuổi yêu cầu, hơn nữa Kaia - Gerber không chỉ thường xuyên đi theo mẫu thân tham dự rất nhiều giới giải trí hoạt động, còn từ sáu tuổi bắt đầu liền đảm nhiệm một thời trang trẻ em phẩm bài người phát ngôn, quay chụp qua đại lượng truyền thông báo chí cùng TV quảng cáo.

Có thể nói, Kaia - Gerber có được người khác không thể so sánh phong phú diễn nghệ kinh nghiệm, phỏng chừng cũng sẽ không đối máy quay phim màn ảnh sợ hãi.

Duy nhất nghi ngờ là, Cindy - Crawford vợ chồng rất có tiền, rất khó thông qua tiền tài đả động Kaia - Gerber người giám hộ.

Cho nên, Matthew chuẩn bị hướng Cindy - Crawford vợ chồng phát ra thử vai mời đồng thời, không có buông tay những người khác.

Mặt khác còn có ba nhân tuyển, Matthew cảm giác cũng có thể.

Đầu tiên là gọi là Mackenzie Foy tiểu diễn viên, nàng so Kaia - Gerber đại một tuổi, từ 2004 năm liền bắt đầu đảm đương một ít tạp chí nhi đồng quảng cáo báo chí người mẫu, đầu năm nay còn tại phim truyền hình tập [ 'Til Death ] lý đóng vai một tiểu cô nương, dùng Thiên Sứ trù tính công ty đánh giá đến nói, Mackenzie Foy biểu diễn phi thường có linh tính.

Đây là nàng ưu thế sở tại, quay chụp điện ảnh TV nhân vật, cùng biểu diễn quảng cáo nhân vật hoàn toàn là hai việc khác nhau.

Một cái khác đồng dạng có cái này ưu thế Elle - Fanning, nàng biểu diễn kinh nghiệm càng thêm phong phú, là nổi tiếng ngôi sao nhỏ tuổi Dakota - Fanning muội muội, từ 2001 năm tham diễn [ ta là Sam ] bắt đầu liền bước vào Hollywood, đến hiện tại đã biểu diễn qua hơn mười bộ điện ảnh, tuy rằng không có tỷ tỷ Dakota - Fanning danh khí lớn như vậy, nhưng nói là ngôi sao nhỏ tuổi một điểm đều không quá.

Elle - Fanning vấn đề ở chỗ tuổi,1998 năm sinh ra thêm Âu Mĩ nữ tinh phát dục tương đối sớm, biểu diễn như vậy tám chín tuổi nữ hài ngoại hình thuyết phục lực có điểm khiếm khuyết.

Cuối cùng gọi là Morgan - Lily, từ bốn tháng đại khi liền bị cha mẹ đẩy đến phía trước màn ảnh, bốn tuổi khi đã là toàn mĩ nổi danh nhi đồng người mẫu trên báo,2005 năm bắt đầu tiến vào Hollywood, đến hiện tại cũng tại ba bốn bộ TV hoặc là điện ảnh trung biểu diễn qua nhân vật.

Ba 00 sau, một 95 sau, đây là Matthew chọn lựa đi ra nhân tuyển.

Hắn theo sau liền cùng James Wan cùng Sophia - Coppola làm điện thoại câu thông, đem nhân tuyển tư liệu phát đến bọn họ hòm thư bên trong, đẳng kịch tổ thử vai khi, cấp này mấy các ngôi sao nhỏ tuổi người giám hộ phát thử vai mời liền là.

Nhìn thấy Thiên Sứ trù tính công ty thu thập đến tư liệu, Matthew lúc này mới phát hiện, mấy tháng đại thậm chí mấy tuổi bắt đầu liền trà trộn Hollywood tiểu diễn viên thật sự rất nhiều, Hollywood tại toàn thế giới sở có được rộng lớn thị trường, vi tiểu các diễn viên cung cấp rất nhiều cơ hội, càng hấp dẫn nhiều đếm không xuể gia trưởng.

Chung quy tiểu các diễn viên một khi thành danh, kiếm lấy đến thù lao so với thành danh ngôi sao cũng không thua kém bao nhiêu.

Giống Kaia - Gerber như vậy tinh nhị đại, thiên nhiên liền có ưu thế, đi lên con đường này thành công tỷ lệ so làm mặt khác nghề lớn, cha mẹ e sớm liền vì các nàng làm tốt trải đệm.

Matthew bỗng nhiên nghĩ tới một người khác, Johnny - Depp từng nói qua, Lily - Depp cũng thực thích đương diễn viên cùng người mẫu.

Chính mình căn bản chính là không xứng chức giáo phụ a ! hắn có loại này giác ngộ.

Tiếp, Matthew cùng Johnny - Depp gọi điện thoại, cùng hắn nhắc đến [ Twilight ] cùng Insidious cần chừng mười tuổi nhi đồng diễn viên sự, Johnny - Depp không thể làm chủ, muốn đi cùng Lily - Depp cùng nàng mẫu thân Vanessa thương nghị qua đi lại nói.

Thử vai vị trí, Matthew khẳng định sẽ cấp Lily - Depp lưu một.

Mặc kệ nói như thế nào, Lily - Depp đều là hắn giáo nữ.

Lại nói, Lily - Depp muốn tại Hollywood phát triển mà nói, có đủ ưu thế chi đại, dứt khoát miểu sát 99% trà trộn giới văn nghệ nhân.

Phụ thân là đại danh đỉnh đỉnh Johnny - Depp, mẫu thân Vanessa là Pháp quốc nổi tiếng ngôi sao ca nhạc, giáo phụ là Matthew như vậy cự tinh, giáo mẫu Keira - Knightley cũng không thể khinh thường......

Loại này nhân không triều diễn viên phương diện phát triển, tuyệt đối là tài nguyên lãng phí.

Kaia - Gerber cùng Lily - Depp so sánh với, tại người mẫu mặt trên có nhất định ưu thế, nhưng tại diễn viên phương diện dứt khoát kém nhiều lắm.

Liên hệ đến này mấy, Matthew cũng cảm giác được Johnny - Depp đối với nữ nhi nồng đậm phụ ái, Depp lúc trước đề nghị khiến hắn đảm nhiệm Lily - Depp giáo phụ, chỉ sợ cũng nghĩ tới tương lai.

Hắn cũng không để ý, chung quy Johnny - Depp cho hắn giúp đồng dạng rất nhiều.

Đợi lại đi Pháp quốc thời điểm, có lẽ hắn hẳn là đăng môn bái phỏng, vấn an một chút cơ hồ mau quên mất giáo nữ.

Toàn bộ tám tháng phân, Matthew chủ yếu chính là đang bận rộn thủ hạ mấy cái đầu tư hạng mục trù bị tình huống,[ Fast and Furious 4] cùng [ người Hobbit ] thuộc về nhất tuyến đại chế tác,[ Twilight ] cùng [ Hunger Games ] hai series là trung đẳng quy mô đầu tư, Insidious còn lại là tiêu chuẩn tiểu thành bản tiểu chế tác.

Phòng công tác đồng thời vận doanh hoặc là tham dự đầu tư năm hạng mục, này cũng khiến cho nhân thủ phương diện có chút trứng chọi đá.

May mà Bella - Anderson đuổi tại chín tháng phía trước, từ Thái Bình Dương bờ bên kia về tới Los Angeles, tiếp quản phòng công tác cụ thể sự vụ.

Thái Bình Dương bờ bên kia diễn viên hải tuyển đã mở ra, trước mắt đang tại tiến hành tiền kỳ tuyên truyền tạo thế, tháng mười một sẽ chính thức khởi động, tại tân niên đến phía trước xác định chính thức diễn viên nhân tuyển.

James Wan chủ đạo Insidious hạng mục, tại phòng công tác một trăm năm mươi dollar tài chính đúng chỗ sau, kịch tổ đang tại khẩn cấp tổ kiến, Matthew giữa tháng 8 cùng Warner Bros nhân thấy một mặt, trịnh trọng hướng bọn họ đề cử này bộ phim kinh dị.

Được ích lợi từ [ Twilight ] cự đại thành công cùng với nhất quán tới nay ánh mắt, Warner Bros coi như tương đối coi trọng Matthew đề cử này hạng mục, đặc biệt khiến phát hành bộ môn chuyên gia theo vào, hơn nữa tại song phương ký xuống phát hành hiệp ước sau, bằng nhanh nhất tốc độ xác định phát hành ngày.

Này bộ phim đem tại sang năm Halloween tiền một cuối tuần chính thức đăng lục Bắc Mĩ rạp chiếu phim.

Đối với phim kinh dị đến nói, này không thể nghi ngờ là tốt nhất lịch phát hành.

Đương nhiên, tốt nhất lịch phát hành cũng liền ý nghĩa là phim kinh dị cạnh tranh kịch liệt nhất lịch phát hành chi nhất.

Đây là truyền thống Bắc Mĩ phim kinh dị Hoàng Kim chiếu phim thời gian đoạn, mỗi năm thường thường sẽ có nhiều đạt mười bộ trên đây phim kinh dị tập trung tại Halloween trước sau phát hành.

Cùng Insidious cùng loại, này mấy phim kinh dị đều là một ít chế tác, mỗi năm trên cơ bản đều sẽ có đầu tư mấy trăm vạn dollar, box office lại có thể hơn một ngàn vạn dollar phim kinh dị xuất hiện.

Ngẫu nhiên, cũng có thể có sản xuất phí tổn mấy trăm vạn dollar phim kinh dị, Bắc Mĩ box office đột phá một ức dollar.

Nhưng như vậy phim phi thường thiếu, một là ban đầu phát hành liền muốn hình thành người xem danh tiếng hiệu ứng, hai là người xem danh tiếng hiệu ứng xuất hiện khi tất yếu tăng lớn tuyên phát lực độ.

Cho nên, này mấy sản xuất phí tổn cực thấp lại box office qua ức thấp thành bản phim, trên thực tế cuối cùng đầu nhập cũng không thấp, dùng cho trên tuyên truyền phí dụng cơ bản đều sẽ vượt qua hơn một ngàn vạn dollar thậm chí càng nhiều.

Đối với Insidious này hạng mục, Matthew không hẳn không có đụng đại vận tâm tư, chỉ cần phim đến lúc đó người xem danh tiếng thượng giai, hắn liền sẽ đầu nhập xa cao hơn một trăm năm mươi vạn dollar tài chính tiến hành tuyên truyền.

Thời gian tiến vào chín tháng sau,[ Fast and Furious 4] trải qua hơn bốn tháng chiếu phim, từ Bắc Mĩ chính thức hạ màn, Bắc Mĩ cuối cùng box office dừng lại ở 3 ức 6850 vạn dollar này một con số thượng.

Tuy rằng hải ngoại chiếu phim còn chưa kết thúc, nhưng hải ngoại box office cũng dâng lên mệt mỏi, toàn cầu box office đạt tới 7 ức 7780 vạn dollar sau, dâng lên tốc độ so rùa chạy bộ không mau được bao nhiêu.

Matthew nhìn xem rất rõ ràng,[ Fast and Furious 4] toàn cầu box office hẳn là sẽ dừng lại tại 7 ức 8000 vạn dollar tả hữu.

Cứ việc toàn cầu box office cuối cùng không có đột phá 8 ức dollar, bất quá này bộ phim như cũ đạt được cự đại thành công.

Thừa dịp phim nhiệt lượng thừa chưa tiêu, Skydance ảnh nghiệp liên hợp số 13 phòng công tác cùng nhiều mặt tiến hành trao quyền đàm phán.

TV bản quyền phương diện, Walt Disney kì hạ ABC đài truyền hình lấy 1500 vạn dollar giá, mua xuống [ Fast and Furious 4] tương lai mười năm độc nhất vô nhị TV truyền phát quyền.

Internet bản quyền phương diện, Netflix lấy mười năm 1300 vạn dollar giá cao, mua được phim internet truyền phát cùng thuê quyền, hơn nữa người sử dụng mỗi lần truyền phát hoặc là internet thuê, làm bản quyền sở hữu phương Matthew cùng David - Ellison còn đem tự động đạt được 5% hoa hồng.

Đĩa phim tiêu thụ cùng cho thuê, Matthew cùng David - Ellison thương nghị qua đi, đóng gói bán cho Walt Disney, Bắc Mĩ mười năm trao quyền giá cao tới 4000 vạn dollar cộng thêm 10% chia hoa hồng.

Tuy rằng box office phân thành còn chưa tới trướng, nhưng toàn cầu box office phân thành đủ để cho Matthew cùng David - Ellison thu hồi đầu tư, này mấy bản quyền thu nhập cơ hồ chính là lãi ròng.

Hơn nữa này chỉ là Bắc Mĩ một bộ phận quanh thân thu nhập.

Dựa theo Matthew cùng David - Ellison lén đánh giá,[ Fast and Furious 4] sở hữu lợi nhuận khả năng tại một ức dollar trên đây, bọn họ hai người cơ bản có thể thực hiện 100% đầu tư lợi nhuận so.

Không chỉ là tại Hollywood, chẳng sợ phóng nhãn toàn mĩ giới kinh doanh, như vậy đầu tư hồi báo so như cũ có thể nói khủng bố.

Đương nhiên, Skydance ảnh nghiệp đối ngoại công bố lợi nhuận muốn so với này thấp hơn nhiều, Hollywood tự có một khác bộ phí tổn cùng lợi nhuận tính toán phương thức.

Cùng lúc đó,[ G.I. Joe: Rise of Cobra ] chiếu phim cũng tiến vào đến vĩ đoạn, Bắc Mĩ box office kham kham vượt qua 3 ức dollar, hôm nay nhiệt độ dần dần hạ thấp, Paramount ảnh nghiệp dự tính cuối cùng Bắc Mĩ box office tại 3 ức 1500 vạn dollar tả hữu.

Này bộ phim toàn cầu box office tắc thuận lợi đột phá 6 ức dollar đại quan, chính kiên định hướng tới 7 ức dollar rảo bước tiến lên, khắp nơi dự trắc toàn cầu box office điểm rơi cũng chính là 7 ức dollar xuất đầu.

Mặc kệ nói như thế nào, Matthew năm nay diễn viên chính hai bộ phim đều đại lấy được thành công, không thiếu truyền thông đều bắt đầu vì hắn ca công tụng đức.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 807: Anh Rể Tiết

Los Angeles quốc tế sân bay, để màu nâu vàng tóc ngắn Ronan - Farrow bước qua cửa ra máy bay, đi đến máy bán hàng tự động tiền, mua một phần [ New York thời báo ], lúc này mới đeo túi lên xe taxi.

“Đi Beverly Hills thế kỷ thành.” Hắn đối tài xế nói.

Nhìn tài xế lái xe chạy đi quốc tế sân bay, hắn ánh mắt dần dần đặt ở trong tay [ New York thời báo ] mặt trên.

Làm một danh tại New York công tác phóng viên, Ronan - Farrow biết hôm nay phát hành [ New York thời báo ] đặc biệt gia tăng phụ bản ! chuyên môn vi một nam nhân gia tăng phụ bản !

Này nam nhân chính là hắn sắp đi bái phỏng nhân.

Tuy rằng báo chí truyền thông huy hoàng niên đại đang tại trở thành quá khứ khi, nhưng nhìn chung gần nhất hơn mười năm, có thể hưởng thụ đến [ New York thời báo ] đơn độc tăng liệt phụ bản đãi ngộ nhân, hai tay liền có thể đếm qua đến.

Tỷ như Tiểu Bush, bản **,***, Jobs, Bill - Gates đợi đã (vân vân)......

Bất quá lần này không giống nhau, cái kia nam nhân không thuộc về truyền thống cường thế chính thương hai giới, mà là một Hollywood cự tinh !

Nói như vậy cũng không rất chuẩn xác, đối phương cùng chính trị cũng có liên lụy, như là tích cực tham dự duy trì phụ nữ nhi đồng quyền lợi bảo đảm hoạt động, nhiều lần hướng nghèo khó địa khu quyên giúp, là toàn mĩ nổi tiếng từ thiện gia cùng hoạt động xã hội gia.

Mặt khác, hắn tại thương nghiệp phương diện cũng có sở thành tựu, trước mắt tại Hollywood thành lập chính mình điện ảnh chế tác công ty, đầu chụp phim đạt được cự đại thành công.

Người này lực ảnh hưởng sớm siêu việt giải trí phạm trù.

Ronan - Farrow đối với hắn ấn tượng đặc biệt hảo, bởi vì này không phải một hoàn mỹ nhân.

Hoàn mỹ đại biểu đều là giả dối.

Người nọ có rõ ràng chỗ thiếu hụt, điển hình nhất chính là hoa hoa công tử một mặt, nhưng này một mặt lại không làm người ta đáng ghét, có lẽ là từ không che giấu chân thành bày ra cùng nữ tính bình đẳng kết giao, ngược lại để người cực kỳ hâm mộ.

Hắn lấy ra báo chí phụ bản, liếc nhìn liền thấy được Matthew - Horner động thân mà đứng hình ảnh, hình ảnh bên cạnh là dị thường bắt mắt tiêu đề.

“Cường giả Matthew, một không có nhược điểm nam nhân !”

Ronan - Farrow lắc đầu cười cười, tiếp lại rơi vào tự hỏi, trừ là hoa hoa công tử, Matthew - Horner giống như thật không có mặt khác nhược điểm.

Hắn đi xem [ New York thời báo ] miêu tả.

“Nhìn như không phải đặc biệt cường tráng, lại cả người cơ nhục Matthew - Horner, dứt khoát chính là hành tẩu nội tiết tố, hắn lấy nhanh nhẹn thân thủ cùng xuất chúng biểu diễn tài hoa, đắp nặn một lại một trên màn ảnh lớn ngạnh hán hình tượng !”

Kế tiếp, là báo chí đối Matthew - Horner biểu diễn phim một bộ tiếp một bộ giới thiệu, Ronan - Farrow không có nhìn kỹ, bởi vì hắn biết Matthew - Horner tại điện ảnh phương diện lấy được cái dạng gì thành tích.

Phiên một chút trên báo chí về Matthew - Horner từ vô danh tiểu tốt đến thành danh giảng thuật, hắn trực tiếp nhìn văn chương cuối cùng.

“Còn chưa hề có một danh động tác diễn viên, có thể có như vậy huy hoàng, Matthew - Horner làm đến Silvestre - Stallone cùng Arnold - Schwarzenegger đều chưa từng đạt tới độ cao, có thể nói Tom - Cruise, Tom - Hanks cùng Julia - Roberts sau, Hollywood duy nhất siêu cấp cự tinh !”

Ronan - Farrow niết niết cằm, xuất thân từ như vậy gia đình, hắn làm sao có khả năng đối với điện ảnh nghề một điểm đều không quan tâm? Nghĩ nghĩ, hôm nay còn phát triển ở trên ảnh đàn này mấy ngôi sao, trừ Matthew - Horner ngoài, còn có ai có thể xưng được với siêu cấp cự tinh?

Harrison - Ford dĩ nhiên lão đi, Tom - Hanks chuyển hướng phía sau màn, Tom - Cruise phù phù trầm trầm, Leonardo - DiCaprio trừ hơn mười năm trước [ tàu Titanic ] khuyết thiếu thương nghiệp chứng minh, Will - Smith nhiều lắm nhất tuyến dựa vào thượng, Brad - Pitt nhất tuyến đều miễn cưỡng, Johnny - Depp chỉ là Caribbean cự tinh......

Nếu Matthew - Horner không tính là siêu cấp cự tinh, Hollywood thật liền không có siêu cấp cự tinh .

Nhưng hiện tại siêu cấp cự tinh liền có thể khái quát Matthew - Horner sao?

Ronan - Farrow rất rõ ràng, Matthew - Horner đã không phải siêu cấp cự tinh đơn giản như vậy.

Matthew - Horner căn bản chính là một loại cổ vũ nhân tâm xã hội hiện tượng !

Xe taxi dừng ở thế kỷ thành một đống thương vụ cao ốc phía trước, Ronan - Farrow thu thập tâm tình, đem báo chí nhét vào trong ba lô, trả tiền xe xuống xe, vào trong cao ốc, cố ý đối với cao ốc chính đường trung gương, sửa sang lại dưới chính mình quần áo.

Phía trước, hắn liền chuyên môn gọi điện thoại cùng Matthew - Horner hẹn hôm nay buổi chiều gặp mặt.

Đi lên thang máy, đi đến số 13 phòng công tác ở tầng, cùng phòng công tác trước đài thuyết minh ý đồ đến, đối phương mang theo hắn đi tới một gian trước cửa văn phòng.

Ronan - Farrow nhẹ nhàng phun ra một hơi, lần này đuổi tới Los Angeles, mục đích thực ra rất đơn giản, chuyên môn đến cảm tạ Matthew - Horner.

Cửa văn phòng mở ra, tên kia công tác nhân viên đi vào nói một câu, sau đó thỉnh Ronan - Farrow vào văn phòng.

Matthew nhìn thấy vào tuổi trẻ phóng viên, tiến ra đón cùng hắn nắm tay,“Chúng ta lại thấy mặt, Ronan.”

Ronan - Farrow tay có chút run rẩy,“Matthew, có thể lại nhìn thấy ngươi, ta phi thường cao hứng cùng kích động.”

“Tùy tiện tọa.” Matthew ý bảo dưới văn phòng bên trong một chiếc sô pha, chính mình dẫn đầu ngồi ở bên cạnh một khác trương trên sô pha, nói,“Uống điểm cái gì.”

Ronan - Farrow ngồi xuống sau vội vàng vẫy tay,“Không cần.” Hắn thu hồi trên mặt tươi cười, cực kỳ nghiêm túc chăm chú nói,“Ta lần này lại đây, là đặc biệt hướng ngươi nói lời cảm tạ.”

Matthew đương nhiên biết Ronan - Farrow nói được nói lời cảm tạ là sao thế này, cười khẽ lắc đầu,“Ngươi quá khách khí, một điểm việc nhỏ mà thôi.”

“Không !” Ronan - Farrow phi thường kiên định nói,“Này ở chỗ ta là một kiện trọng yếu phi thường đại sự !”

Matthew có điểm ngoài ý muốn, xem ra Ronan - Farrow đối với Woody Allen oán niệm không phải bình thường đại a.

Ronan - Farrow tiếp tục nói,“Ta thật phi thường cảm tạ ngươi.”

“Không cần khách khí.” Matthew cười cười,“Tựa như như ngươi nói vậy, này vốn cũng là đối với ta có lợi sự.”

Hắn đối với Ronan - Farrow có điều tính toán, cho nên thử nói,“Qua lại một vài sự, cũng không tất quá mức cố chấp.”

Ronan - Farrow không có che giấu, thong thả mà kiên định lắc đầu nói,“Ta thống hận kia vài bắt buộc nữ tính còn lại đem chính mình ngụy trang trở thành người tốt nhân !”

“Ách......” Không biết vì sao, Matthew do lời này đột nhiên nghĩ tới chính mình.

“Ta nói không phải ngươi, Matthew.” Ronan - Farrow quan sát cực kỳ nhạy bén, đặc biệt nói,“Ngươi cùng Woody Allen hoàn toàn bất đồng.”

Hắn xòe tay,“Cùng nữ tính bình thường kết giao không có cái gì, ta tại đại học kết giao qua nữ tính cũng có bảy tám, nhưng chúng ta luôn luôn không bắt buộc nữ tính làm cái gì.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Nói rất đúng.”

Cho dù là Karolína Kurková cũng là chủ động tìm tới hắn, trong đó đừng nói bắt buộc , liên miễn cưỡng cũng không có.

Hắn ở phương diện này vẫn đều rất chú ý, tựa như hắn cảm giác tiêu tiền tìm nữ nhân rất thấp cấp rất bất nhập lưu như vậy, bắt buộc dứt khoát làm người ta buồn nôn.

Matthew thừa nhận, hắn ở phương diện này không phải người tốt, thậm chí là siêu cấp bại hoại, nhưng hắn vẫn là có điểm mấu chốt .

Ronan - Farrow chậm rãi nói,“Từng ấy năm tới nay, ta hăng hái cố gắng, rốt cuộc có thể làm điểm cái gì, cuối cùng lại phát hiện có thể làm thực hữu hạn.”

Hắn bỗng nhiên tự giễu nói,“Matthew, ngươi biết ta mỗi năm phụ thân tiết khi có bao nhiêu bối rối sao? Nga, tỷ phu tiết a !”

Nghe nói như thế, nghĩ đến trong đó rắc rối phức tạp quan hệ, Matthew có thể lý giải Ronan - Farrow cảm thụ, người khác qua là phụ thân tiết, Ronan - Farrow lại là muốn tại phụ thân tiết cùng tỷ phu tiết trung hai chọn một.

Đổi thành chính mình, phỏng chừng cũng sẽ không so Ronan - Farrow hảo bao nhiêu.

Ronan - Farrow thở dài,“Có quá nhiều nữ tính giống ta tỷ tỷ như vậy, bị nam nhân hoàn toàn khống chế, không thể phát ra chính mình thanh âm.”

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Gia nhập tiến vào, gia nhập đến chúng ta trung gian.”

“Gia nhập?” Ronan - Farrow không quá minh bạch.

“Vi bảo đảm nữ tính quyền lợi mà phát ra tiếng.” Matthew nhàn nhạt trong lời nói tràn ngập nghiêm túc,“Vi càng nhiều nữ tính tranh thủ bọn họ nên được quyền lực.”

Hắn cường điệu nói,“Liền tính không vì cái gì khác nhân, cũng vì ngươi các tỷ tỷ.”

Ronan - Farrow rơi vào tự hỏi trong, hai tay mười ngón xoa tiến tóc bên trong, chậm rãi về phía sau vuốt đi, đợi đến bàn tay quá mức đỉnh, nhẹ giọng nói,“Bọn họ đều nói Woody Allen là vô tội , là thật tâm yêu nhau .”

Hắn đột nhiên tăng thêm ngữ khí,“Mẹ ta phát hiện hắn cho ta tỷ tỷ quay chụp ảnh nude khi, hắn vẫn là mẹ ta bạn trai !”

Người khác gia sự, Matthew không tốt bình luận, hơn nữa về Woody Allen sự mọi thuyết xôn xao, ai đúng ai sai đến hiện tại cũng không có định luận.

Matthew thở dài, nói,“Truyền thông rất dễ dàng bị giới giải trí các đại lão quan hệ xã hội máy móc thao túng cùng lôi cuốn, căn bản không đi truy cứu rất nhiều chuyện chân tướng.”

Bắc Mĩ này cái gọi là tự do thế giới truyền thông thật có như vậy công chính? Căn bản chính là chê cười, nếu thực sự có như vậy công chính, cũng sẽ không bao giờ cũng là có nhiều như vậy truyền thông vì hắn Matthew - Horner thời gian dài xướng tán ca.

Tại Hollywood đỉnh tầng, công nhận Matthew cùng Helen - Hermann là làm tuyên truyền hâm nóng hảo thủ.

Ronan - Farrow khuôn mặt nghiêm túc,“Matthew, ngươi nói thật sự đối.”

“Ta vẫn chủ trương nữ tính hẳn là có được cùng nam tính đồng dạng quyền lực.” Matthew ngữ khí trở nên trầm trọng,“Trên thực tế lại không phải như thế, Hollywood quá khứ, hiện tại cùng tương lai, đều sẽ không khuyết thiếu bắt buộc xâm phạm nữ tính người cùng chuyện.”

“Các nàng vì sao không đứng ra?” Ronan - Farrow hỏi.

“Bị bắt buộc xâm phạm nữ tính căn bản không có biện pháp đưa ra lên án, bởi vì các nàng đối mặt đều là có thể quyết định các nàng vận mệnh nhân.” Matthew nói là sự thật,“Mà kia vài số rất ít có gan đứng ra lên án nhân, thường thường muốn trả cái giá cực lớn, bởi vì các nàng phải đối mặt là một có thể đem các nàng xé thành mảnh vỡ pháp luật hệ thống cùng xã hội văn hóa hoàn cảnh.”

Ronan - Farrow cũng biết Matthew nói là tình hình thực tế, khuôn mặt càng thêm nghiêm túc,“Nguyên nhân vì như vậy, ta vẫn đều cho rằng, ta phải làm những gì, thay đổi những gì.”

Matthew lại cố ý lắc đầu,“Ronan, tưởng thay đổi nhân không chỉ là ngươi, nhưng trong đó trở ngại lớn bao nhiêu ngươi biết không?” Hắn lại hỏi,“Ngươi nghĩ tới nên từ phương diện nào bắt đầu sao?”

“Ta......”

Chuyện tới trước mắt, Ronan - Farrow mới phát hiện, chính mình tưởng quá nhiều, thực tế hành động lại quá ít,“Ta không có cụ thể suy xét qua, còn chưa kịp suy xét.”

Nói tới đây, hắn có chút ảo não,“Ta quá cố chấp với Woody Allen .”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 808: Đòn Sát Thủ

Chói lọi Thái Dương sớm chuyển tới phía tây, lạc nhật Dư Huy rải xuống đầy đất kim mang, Ronan - Farrow đi ra văn phòng đại môn, cõng màu đen ba lô, đón dương quang hướng phía tây đi.

Hắn ánh mắt kiên định, vẻ mặt túc mục, tựa hồ tìm đến nhân sinh phấn đấu phương hướng.

Tựa như này thẳng tắp rộng lớn đường cái, hắn tin tưởng chỉ cần dọc theo con đường này đi xuống, liền có thể thoát khỏi gia đình bóng ma, vâng theo nội tâm phát ra chính mình thanh âm !

Càng chạy cự ly Hollywood địa khu càng gần, Ronan - Farrow thấy được Fox cao ốc, thấy được caa ở Tử Tinh cao ốc, mơ hồ có thể thấy được điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học viện ở Wilshire đường cái.

Hollywood, Woody Allen ở giới, một tràn ngập tính bắt buộc địa phương.

Cuối cùng, Ronan - Farrow dừng ở một mảnh tiểu quảng trường bên trên, chuyên môn tìm nhất trương có thể thấy rõ đối diện một đống cao ốc ghế dài ngồi xuống, ánh mắt rơi vào trên cao ốc phần đông công ty minh bài trung một khối mặt trên.

Hắn không nói một lời, chỉ là nghĩ vừa cùng Matthew - Horner đối thoại.

Matthew - Horner rất nhiều lời nói được đều quá đúng, xem xem xã hội này, xem xem này quốc gia, chẳng sợ phóng nhãn toàn thế giới, nữ tính đều là nhược thế quần thể, có rất nhiều nữ tính, đều giống hắn tỷ tỷ cùng muội muội như vậy, đối mặt quá cường thế nhân vật ức hiếp, bắt buộc thậm chí xâm phạm.

Dù cho hắn vạch trần một Woody Allen, Hollywood còn có rất nhiều Woody Allen, toàn mĩ còn có không đếm được Woody Allen, toàn thế giới nơi nơi đều là Woody Allen.

Như thế nào mới có thể thay đổi này hết thảy? Matthew - Horner quan điểm là lựa chọn sử dụng một ở phương diện này có vô số việc xấu đỉnh đỉnh đại danh nhân vật, vạch trần hắn chân diện mục, bởi vậy khởi xướng một hồi cự đại dư luận vận động, do đó kêu gọi vô số nữ tính cùng nữ quyền bảo hộ nhân sĩ chủ động đứng ra, cuối cùng diễn biến thành một hồi gột rửa này hết thảy phong bạo.

Ronan - Farrow đi tới này một đường, cũng đang lo lắng này mấy, không thể không thừa nhận Matthew - Horner quan điểm rất độc đáo, cũng phi thường chính xác.

Matthew - Horner đối với hắn nói, bùng nổ điểm tốt nhất lựa chọn Hollywood, bởi vì Hollywood vĩnh viễn đều bị toàn thế giới đèn huỳnh quang sở bao phủ, gợi ra chú ý viễn siêu mặt khác nghề, có lẽ Washington cái kia giới có khả năng dẫn phát chú ý sẽ càng cao, nhưng nhằm vào Hollywood người nào đó so với nhằm vào Washington nào đó đại nhân vật, sở đối mặt áp lực muốn tiểu nhiều lắm.

Hollywood, này tinh quang rạng rỡ điện ảnh chi đô, mỗi ngày đều có hàng loạt tin tức sinh ra, nhanh chóng truyền lưu đến toàn thế giới.

Ngồi ở chỗ này, Ronan - Farrow suy trước tính sau, phát hiện không có so Hollywood càng thích hợp nghề , Hollywood nghề đặc chất liền quyết định một khi bùng nổ, lực ảnh hưởng sẽ nhanh chóng tản ra.

Hắn cúi đầu, hai tay dùng lực xoa xoa tóc, nhớ lại Woody Allen đối với tỷ tỷ muội muội hành vi, giới giải trí đại lão cùng rất nhiều truyền thông cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn như Woody Allen khốn kiếp lại khó có sinh tồn không gian, nhất định phải vạch trần kia tầng xấu xí chân tướng !

Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới Matthew mà nói.

“Hiện tại, rất nhiều phóng viên đã quên chức nghiệp đạo đức tồn tại.” Matthew - Horner cùng hắn nói như vậy qua,“Làm phóng viên, không phải nghe lệnh với bất luận kẻ nào, mà là giảng thuật sự thật, chăm chú đối đãi sự thật !”

Ronan - Farrow đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lại dừng ở cao ốc kia khối minh bài bên trên, có lẽ chính mình là duy nhất có thể sắm vai nhân vật này nhân?

Hắn không xác định điểm này, nhưng hắn phi thường xác định mặt khác một điểm, từ thế kỷ trước chín mươi niên đại sơ bắt đầu, Woody Allen nhóm chính là hắn địch nhân !

Những người này số lượng rất nhiều, thế lực rất lớn, xa không phải hắn một người có thể đối phó .

Ronan - Farrow tâm tình khuấy động, lại không có choáng váng đầu óc, có gan một lần lại một lần bắt buộc nữ tính, còn không sợ bị tố giác nhân, không thể nghi ngờ đều là có thế lực nhân.

Tỷ như Woody Allen, hắn đến nay còn nhớ rõ, ban sơ Woody Allen bị phóng viên hỏi cùng vì sao cấp tỷ tỷ chụp ảnh nude khi, thế nhưng nói một hơn năm mươi tuổi lão nhân cấp một hai mươi tuổi nữ hài chụp cái loại này ảnh chụp, là vì hảo ngoạn.

Woody Allen vì sao dám nói như vậy? Bởi vì hắn biết cuối cùng sẽ không trả giá cái giá lớn bao nhiêu......

Đây là một điều dị thường gian nan đường, thậm chí khả năng sẽ bị sóng gió động trời chụp được tan xương nát thịt.

Nhưng Ronan - Farrow cũng không e ngại, bởi vì hắn biết còn có cùng loại Matthew - Horner loại này nhân, sẽ cùng hắn kề vai chiến đấu !

Trận chiến đấu này, hắn sẽ không cô độc !

Bất quá, Ronan - Farrow còn nhớ rõ trước lúc rời đi Matthew - Horner cuối cùng dặn dò, cũng phi thường tán thành Matthew - Horner quan điểm, chuyện này hoặc là không phát động, phát động khi tất yếu có vạn toàn chuẩn bị, có nguyên vẹn chứng cớ, muốn cho nhằm vào mục tiêu không thể bác bỏ, muốn có thể triệt để gợi ra toàn bộ xã hội dư luận phong bạo.

Này mấy, đều cần làm trường kỳ đại lượng chuẩn bị.

Ronan - Farrow rất rõ ràng, muốn làm tốt này mấy, còn muốn tự thân đầy đủ cường đại.

Hắn có bền lòng cũng có kiên nhẫn, hắn sẽ giống mai phục thợ săn như vậy gắt gao nhìn chằm chằm con mồi, hắn sẽ lặng lẽ thăm dò mục tiêu sở hữu đặc điểm cùng nhược điểm, hắn sẽ dùng ba năm năm năm thậm chí càng dài thời gian đến làm này hết thảy......

Thời gian sẽ chứng kiến hắn sở làm hết thảy !

Ronan - Farrow bỗng nhiên đứng dậy, đón lạc nhật lại đi tới, đi ra hơn mười mét sau, lại quay đầu nhìn nhìn cao ốc cửa kia khối minh bài, ánh mắt kiên định trung mang theo sắc bén.

Kia khối đồng chế minh bài im lặng treo tại cao ốc cửa, tại lạc nhật dư quang chiếu rọi xuống rạng rỡ sinh huy, màu đen tự thể thoạt nhìn không thế nào thu hút -- Weinstein ảnh nghiệp Los Angeles phân công ty !

Phòng công tác trong văn phòng, Matthew hai tay ôm ngực, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn Ronan - Farrow phương hướng ly khai, này bị Woody Allen thâm thâm thương tổn nam nhân, không biết hay không sẽ trở thành đòn sát thủ?

Hắn phản hồi trước bàn làm việc ngồi xuống, từ két an toàn trung lấy ra hai phân tư liệu, đây là Helen - Hermann cùng Amanda phân biệt thu thập về Ronan - Farrow tư liệu.

Matthew có gan ám chỉ tính cổ động Ronan - Farrow, cũng không phải mù quáng mà động, mà là làm đại lượng điều tra.

Điều tra biểu hiện, tại thượng trung học thời điểm, Ronan - Farrow liền có gan đỉnh trường học khai trừ áp lực, hướng truyền thông thực danh đâm ra một danh tư thâm nam lão sư gây rối nữ đồng học......

Chính là Woody Allen tồn tại, mới đắp nặn một ở phương diện này bạo bằng Ronan - Farrow.

Một New York nhân, hơn nữa sau lưng có rắc rối phức tạp mạng lưới quan hệ New York nam nhân, đi lặng lẽ điều tra thâm cài vào ở New York điện ảnh công ty cùng điện ảnh công ty lão bản, có lẽ sẽ mang đến chút không đồng dạng hiệu quả.

Matthew im lặng ngồi ở trước bàn làm việc, còn lại kia vài không nói, năm nay tới nay, đầu tiên là James Wan Insidious, mặt sau lại có Warner Bros [ người Hobbit ] series, liên tục cướp hắn hạng mục, thật cho là hắn sẽ vô hạn chế nhịn xuống đi?

Đương nhiên, hắn biết này không dễ dàng làm đến, đối phương chung quy tại Hollywood hơn hai mươi năm, tuy rằng không phải lục đại công ty như vậy đứng đầu tồn tại, nhưng nói là thâm căn cố đế một điểm cũng không quá phận.

Cho nên, cố ý cùng Ronan - Farrow cường điệu qua, này cần làm trường kỳ chuẩn bị.

Làm một phi thường mang thù nhân, chẳng sợ quá khứ bốn năm năm, Matthew cũng sẽ đem đối phương nợ trái thu hồi đến.

Huống hồ, hắn chuẩn bị không chỉ là Ronan - Farrow này một điều tuyến.

Thông qua Amanda, Matthew đã để người tiếp xúc đến Bob - Weinstein, cứ việc không có quá mức thực chất tính nội dung, bất quá cũng xác nhận một điểm, Bob - Weinstein xa không giống thoạt nhìn đơn giản như vậy.

Mặt khác, Matthew đang tại khiến Braun - Williams thu thập qua lại từng lên án qua Harvey - Weinstein nữ diễn viên tư liệu, coi như là trước tiên chuẩn bị sẵn sàng.

Những người này, hắn có thể sử dụng đến, Ronan - Farrow tương lai cũng khả năng sẽ dùng đến.

Matthew thủy chung rất thanh tỉnh, nhằm vào loại sự tình này điều tra cùng mưu đồ, cần hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực, đây không phải tháng này nghĩ đến, tháng sau điều tra, tháng sau nữa liền có thể thu phục......

Nếu thực sự có đơn giản như vậy, Harvey - Weinstein cũng không về phần bây giờ còn như vậy phong cảnh.

Los Angeles nam bộ một sở lâm thời trong ngục giam, Justin Bieber mang theo còng tay, chậm rãi đi vào một gian phòng tiếp kiến, mở ra mơ hồ mang theo vết thương ánh mắt, lập tức thấy được chính mình người đại diện.

“Oa......”

Phảng phất cô độc hồi lâu hài tử, gặp được thân nhân như vậy, Justin Bieber nháy mắt khóc đi ra, nước mắt nước mũi nhất tề chảy xuống.

“Nhanh lên ! đừng lãng phí thời gian !”

Áp Justin Bieber vào cảnh ngục nhắc nhở nói,“Các ngươi chỉ có mười phút.”

Nói xong, hắn cùng một khác danh cảnh ngục ra phòng tiếp kiến, khóa lên cửa sắt, cấp Justin Bieber hai người lưu lại một độc lập không gian.

Justin Bieber lau nước mắt nước mũi, khóc đột nhiên biến thành chất vấn,“Wade ! ngươi làm ăn cái gì không biết ! ngươi tên hỗn đản này, đều đang làm cái gì, ta không phải nói khiến ngươi nhanh chóng nộp tiền bảo lãnh ta sao? Thời gian dài như vậy , ngươi này phế vật đều đang làm cái gì?”

Gọi là Wade người đại diện ngồi ở trên ghế, trên dưới đánh giá Justin Bieber liếc nhìn, hơi hơi lắc lắc đầu, phát sinh chuyện lớn như vậy, này ngu xuẩn thế nhưng một điểm tiến bộ cũng không có, công ty làm quyết định xem ra rất chính xác.

Ngồi ở Wade đối diện trên ghế, Justin Bieber chửi ầm lên,“Các ngươi tất cả đều là một đám phế vật ! ta đi ra ngoài liền đem các ngươi đều sao ......”

“Không cần ngươi sao.” Wade đột nhiên mở miệng, dùng rất chính thức giọng điệu nói,“Justin Bieber tiên sinh, ngươi hít thuốc phiện tàng độc, đã trái với cùng công ty hiệp ước thứ ba mươi hai điều cùng đệ bốn mươi lăm điều, ta hôm nay lại đây, chính thức tuyên bố công ty cùng ngươi giải trừ trù tính hiệp ước, hơn nữa đem truy cứu của ngươi vi ước trách nhiệm.”

“Cái gì?” Justin Bieber trừng lớn ánh mắt đứng lên, đầy mặt đều là không thể tin,“Các ngươi đều làm cái gì?”

Wade không có để ý hắn mà nói, tiếp tục tuyên bố nói,“Công ty sẽ hướng pháp viện đưa ra tố tụng, truy thảo ngươi vi ước mang đến tổn thất.”

Justin Bieber phản ứng lại đây, suy sụp ngồi ở trên ghế,“Vi...... Vì sao?”

“Bởi vì ngươi không có bất cứ giá trị.” Wade nói một câu, ngữ khí thoáng dịu đi,“Xem tại hợp tác một đoạn thời gian phân thượng, ta nhắc nhở ngươi vài câu, Bieber, đi thỉnh hảo điểm luật sư, vấn đề của ngươi so ngươi tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng.”

“Chẳng phải chính là hít thuốc phiện sao?” Justin Bieber sinh hoạt trung hỏng bét, đến hiện tại đều chưa như vậy hiểu rõ trạng huống,“Chẳng phải chính là uy hiếp muốn giết chết Matthew - Horner sao? Này mấy tính cái gì a !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 809: Kinh Điển Nhất Tác Phẩm

Đi ra phòng tiếp kiến, Justin Bieber hai mắt vô thần, trên mặt biểu tình cơ hồ suy sụp , ngắn ngủi mười phút thời gian, đủ để cho hắn từ người đại diện...... Không, là tiền người đại diện chỗ đó, được đến rất nhiều tin tức, đối với trước mắt sở gặp phải tình thế, có trên cơ bản lý giải.

Tuy rằng niên thiếu vô tri, bị rất nhiều truyền thông dự vi não tàn giới kiệt xuất đại biểu, nhưng Justin Bieber cơ bản nhất thường thức vẫn phải có.

Trù tính công ty cùng đĩa nhạc công ty song song giải ước, hơn nữa muốn truy cứu hắn vi ước trách nhiệm, về sau ngôi sao chỉ sợ là rất khó tiếp tục làm xuống đi.

Làm võng hồng hơn một năm này thêm đương ca sĩ kiếm đến tiền, liên tiền bồi thường vi phạm hợp đồng đều không đủ.

Này mấy còn không phải đáng sợ nhất .

Tiền người đại diện đối với hắn nói, Matthew - Horner người này trả thù tâm không phải bình thường cường, nếu chỉ là nói nói, hắn cũng không yên tâm trong lòng, nhưng tiền người đại diện nói cho hắn, năm nay tháng năm tập kích Matthew - Horner mấy cái Mexico duệ, rất nhanh liền sẽ bị đưa lên ghế điện, mà liên bang điều tra cục đang tại điều tra hắn cùng Mexico buôn lậu thuốc phiện ở giữa liên hệ.

Giữa bọn họ có cái rắm liên hệ, nhiều lắm chính là hắn từ Mexico buôn lậu thuốc phiện trong tay mua qua thuốc phiện mà thôi.

Justin Bieber nghĩ tới kia bao thuốc phiện, cảnh sát tra ra kia bao thuốc phiện hình như là từ Mexico buôn lậu thuốc phiện trong tay mua đến đi? Này hay không là sẽ có phiền toái? Tổng không thể cũng đem hắn trở thành khủng bố phần tử xử lý đi?

Đối với điểm này, hắn ngược lại không phải đặc biệt lo lắng.

Tiền người đại diện trọng điểm cường điệu một khác điểm, Los Angeles kiểm phương sắp đối với hắn nhắc tới tố tụng hình sự ! tội danh còn lại là tàng độc cùng vận độc, lấy kia bao thuốc phiện số lượng, tội danh một khi thành lập mà nói, sẽ gặp phải ngắn nhất năm năm trên đây giam cầm !

Hắn duy nhất ưu thế chính là tuổi.

Cho nên, đối phương mới đề nghị hắn tìm hảo điểm luật sư, bằng không tại chứng cớ đối với hắn cực đoan bất lợi dưới tình huống......

Justin Bieber nghĩ nghĩ, trù tính công ty cùng đĩa nhạc công ty đều không quản hắn , hắn đi nơi nào tìm hảo điểm luật sư a?

“Ai......”

Bị đưa đến một gian nhà tù phía trước, Justin Bieber thở dài,“Kia vài sự còn xa, mặc kệ nó, ở trong này trước qua một ngày tính một ngày.”

Nói tại trong ngục giam ở đơn gian, ăn uống không lo, qua cũng rất tiêu dao tự tại .

Giờ khắc này, Justin Bieber cảm giác chính mình thích ứng năng lực vẫn là rất cường .

Nhưng ngay sau đó, hắn liền phát giác không phải chuyện như vậy.

Một gian nhà tù đại môn mở ra, áp giải hắn ngục cảnh đẩy hắn một phen, thúc giục nói,“Đừng cọ xát, nhanh lên đi vào !”

Justin Bieber lúc này mới từ trong lúc miên man suy nghĩ phục hồi tinh thần, phát hiện này căn bản không phải chính mình phía trước ở đơn gian, lập tức kêu lên,“Đi nhầm địa phương !”

“Không sai !” Tên kia cảnh ngục tiếp tục đẩy hắn,“Chính là nơi này !”

Justin Bieber nhìn thấy trong phòng giam năm sáu ánh mắt không tốt cường tráng tráng hán, vội vàng hô,“Không phải nơi này ! các ngươi không thể tùy tiện đổi nhà tù !”

Tên kia cảnh ngục hừ lạnh một tiếng,“Ngươi hiện tại không phải ngôi sao , bên ngoài không ai lại chăm sóc ngươi , còn tưởng trụ đơn gian? Thật coi ngươi là Hollywood đại minh tinh?”

Nghe nói như thế, Justin Bieber im lặng cả kinh, nhớ tới người đại diện hôm nay đến mục đích , giống như rách nát đầu gỗ như vậy, bị cảnh ngục đẩy vào nhà tù trung.

Tên kia cảnh ngục kéo lên cửa sắt, đồng thời nói,“Đồ của ngươi đã lấy lại đây , thiếu cái gì chính mình nghĩ biện pháp khắc phục.”

Ầm --

Nhà tù đại môn triệt để đóng kín, cảnh ngục nhìn nhìn bên trong, xoay người rời đi.

Justin Bieber quay đầu lại, nhìn về phía này gian nhà tù, hắn thứ liền thả tại nhất trương không giường bên trên, giường kề sát bồn cầu.

“Nga, tiểu gia hỏa này, tế da nộn nhục.”

Đột nhiên, có dị dạng thanh âm từ một người vạm vỡ trong miệng băng đi ra,“Chúng ta này bao lâu không có tới như vậy trắng nõn gia hỏa ?”

“Hắn là của ta !” Một ồm ồm thanh âm đột nhiên vang lên.

Justin Bieber không tự giác nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, một thân cao tiếp cận hai mét hắc nhân tráng hán chậm rãi đứng lên, người này trên đầu không có một ngọn cỏ, mãn cánh tay đều là xăm hình, quen biết cơ nhục như là thạch đầu như vậy.

Phía trước người kia vội vàng cười nói,“Lão đại, lần đầu tiên đương nhiên là ngươi ! chúng ta xếp hạng tại ngươi mặt sau......

Đầu trọc hắc nhân từng bước một đi tới, nhìn thân hình kiều tiểu Justin Bieber, lạnh lùng nói,“Chuyển qua, ghé vào trên tường, cởi quần đến.”

Justin Bieber há to miệng, đây là muốn làm gì?

Nhưng hắn không phải ngây thơ đại nam hài, lập tức nghĩ tới đầu trọc hắc nhân muốn làm gì, đương nhiên sẽ không đồng ý, vội vàng lui ra phía sau một bước, hai tay gắt gao ôm ngực, co quắp thành một đoàn, nói,“Ngươi đừng lại đây, ngươi lại đây ta liền hô !”

Theo hắn biết, hắc nhân kia ngoạn ý không phải bình thường đại, gã này thân cao thể tráng, nói không chừng càng thêm khoa trương, kia không phải muốn mạng người sao?

Đầu trọc hắc nhân căn bản không cùng Justin Bieber lời vô nghĩa, nâng tay lên xoay tròn một bàn tay phiến tại Justin Bieber trên mặt, Justin Bieber bị đánh được choáng vựng hồ hồ, còn chưa hiểu được phát sinh cái gì, đầu trọc hắc nhân liền xoay qua thân thể hắn, đem hắn đặt tại trên tường.

“Các ngươi......” Đầu trọc hắc nhân thấy được mặt sau rục rịch mấy người, cảnh cáo nói,“Các ngươi đứng ở nơi đó xếp hàng ! ai dám lại đây giành, lão tử bẽ gãy hắn cổ.”

Phía trước mở miệng người nọ tựa hồ rất sợ đầu trọc hắc nhân, vội vàng nói,“Lão đại, ngươi yên tâm, ngươi tận tình hưởng dụng, chúng ta chậm rãi đẳng.”

Đầu trọc hắc nhân hài lòng gật gật đầu, hết sức chuyên chú đi làm chính mình sự, đồng thời tìm đồ ngăn chặn Justin Bieber miệng.

“Nghẹn vài tháng.” Mặt sau có người nói thầm,“Rốt cuộc có tế da nộn nhục có thể cho chúng ta khai trai .”

Thời gian tiến vào tháng mười, cự ly tháng mười một lễ Tạ ơn lịch phát hành càng ngày càng gần, do số 13 phòng công tác đầu tư chế tác, Disney ảnh nghiệp phát hành [ Twilight: New Moon ], cũng tiến vào đến khẩn cấp trước công chiếu tuyên truyền giai đoạn.

Tuy rằng chỉ là trên danh nghĩa người sản xuất, không có tại đây bộ phim trung biểu diễn bất cứ nhân vật, nhưng Matthew thường xuyên tại nhận phỏng vấn khi đề cập này bộ phim, vì chính mình đầu tư hạng mục tạo thế.

Giữa tháng 10, Matthew nhận Warner Bros cùng Zack Snyder mời, tham gia Zack Snyder tân phim Watchmen Bắc Mĩ lễ công chiếu lần đầu.

Này bộ phim phía trước phía sau kinh lịch qua phần đông khúc chiết, nguyên bản định ra tại năm nay 3 tháng phát hành, nhưng năm trước tao ngộ đến tài chính khốn cảnh, khiến Zack Snyder hậu kỳ chế tác không thể không kéo dài, Warner Bros cũng chỉ hảo đem phim hoãn lại đến tháng mười phát hành.

Matthew cùng Zack Snyder hợp tác qua [ Dawn of the Dead ] cùng [ Sparta ba trăm dũng sĩ ], đương nhiên sẽ không cự tuyệt Zack Snyder cùng Warner Bros mời.

Hơn nữa hắn cũng nghe Warner Bros bên trong nhân đề cao, Warner Bros cùng DC truyện tranh phương diện đều có ý khiến Zack Snyder một lần nữa khởi động Superman điện ảnh.

“Này series độ khó rất lớn.”

Trên lễ công chiếu lần đầu, Zack Snyder chuyên môn tìm đến Matthew nói hai câu,“Siêu nhân là thần, không phải người, một bộ về thần điện ảnh, phi thường khó có thể quay chụp.”

Hắn xòe tay,“Warner Bros cùng DC truyện tranh còn muốn khiến ta cùng với mặt khác DC tác phẩm nối tiếp lên, ta thực ra chưa nghĩ ra muốn hay không tiếp.”

Matthew nhìn nhìn Watchmen lấy ám sắc điệu vi chủ áp phích, nói,“Ngươi có thể cho siêu nhân đi cùng này bộ phim cùng loại phong cách.”

Zack Snyder chăm chú suy xét một hồi, nói,“Ngươi nói cũng có đạo lý, đây cũng là ta am hiểu .” Hắn ngữ khí bỗng nhiên một chuyển,“Matthew, chúng ta lại hợp tác thế nào? Ngươi tới biểu diễn Clark - Kent, này khẳng định có thể trở thành siêu nhân trên lịch sử mốc cây số.”

Matthew tưởng cũng không có tưởng, liền lắc đầu cự tuyệt nói,“Ta đối biểu diễn siêu cấp anh hùng không có hứng thú.”

Nếu hắn muốn biểu diễn siêu cấp anh hùng, vô luận là mấy năm trước [ Iron Man ], vẫn là đang tại lên kế hoạch [ Captain America ], so siêu nhân càng thêm thích hợp.

Nếu không ra diễn kia vài nhân vật, siêu nhân đồng dạng không ở hắn trong phạm vi suy xét.

Hiện tại hắn không thiếu điện ảnh cùng nhân vật, lại có thể tham dự Marvel siêu cấp anh hùng series điện ảnh đầu tư, không tất yếu tự mình đi biểu diễn siêu cấp anh hùng nhân vật.

Zack Snyder chỉ là tồn vạn nhất hi vọng, mắt thấy Matthew giống lần trước cự tuyệt Watchmen như vậy, lại một lần không chút do dự cự tuyệt, cũng liền không lại tiếp tục đề tài này.

Hai người hàn huyên một hồi, Zack Snyder có chuyện dẫn đầu ly khai.

Matthew nhìn nhìn rạp hát cửa Watchmen áp phích, đi vào rạp chiếu phim.

Thực ra sớm ở Watchmen trù bị khi, Zack Snyder liền mời qua hắn, muốn khiến hắn phát huy ưu thế, biểu diễn Manhattan tiến sĩ này một nhân vật, nhưng hắn lúc ấy sự nghiệp bị vây ở cấp tốc bay lên giai đoạn, biểu diễn truyện tranh siêu cấp anh hùng chỗ hỏng xa xa lớn hơn ưu việt, cũng liền cự tuyệt .

Đây là Matthew lần đầu tiên hoàn chỉnh xem xong Watchmen, tương đối với phim đầu tư chế tác cùng truyện tranh siêu cấp anh hùng loại hình đến nói, phim tiết tấu quá chậm, khi trưởng quá dài, kết cục quá hắc ám, lại khuyết thiếu đầy đủ cao trào vai diễn, càng như là một bộ phim Cult, mà không phải thương nghiệp điện ảnh.

Nhưng hắn theo sau từ truyền thông cùng fan điện ảnh trong miệng, nghe được quá nhiều tán dương, Zack Snyder gần như hoàn mỹ phục chế Watchmen truyện tranh.

Này bộ truyện tranh đại danh, Matthew cũng nghe nói qua, tại Âu Mĩ thế hệ trước nhân trong mắt, do nổi tiếng mangaka Alan - Moore sáng tác này bộ Watchmen quang mang có thể nói kim cương thôi xán, bất luận tại truyện tranh giới, vẫn là chủ lưu trên truyền thông đều rộng khắp bị thụ tán dương, tại các thời đại trung đều bị coi là truyện tranh trung tối kinh điển tác phẩm.

[ Time Magazine ]2005 năm bình chọn ra “1923 năm đến nay trăm bộ tốt nhất tiếng Anh tiểu thuyết” Chi nhất, nó bị DC quan phương bình làm “DC truyện tranh tất đọc 25 bộ kinh điển” Chi nhất, đồng thời nó là duy nhất một bộ đạt được khoa học viễn tưởng nghệ thuật giới tối cao vinh dự -- Hugo thưởng truyện tranh tác phẩm, Variety tạp chí xưng đây là “Thế giới đứng đầu nghệ thuật gia đỉnh phong chi tác, truyện tranh tiểu thuyết sử thượng mốc cây số”.

Matthew không nhìn qua nguyên tác truyện tranh, nhưng từ truyền thông cùng fan điện ảnh bên kia nhìn thấy đánh giá trung, cơ hồ đều nói Zack Snyder độ cao hoàn nguyên nguyên tác trung một tiếng một màn, nhất cảnh nhất cảm, rất nhiều điện ảnh cảnh tượng thậm chí ngay cả kết cấu cùng đổi màn ảnh đều cùng nguyên tác bảo trì cơ hồ hoàn toàn giống nhau nhất trí tính.

Này bộ phim chiếm được rất nhiều người khen ngợi, thậm chí có người nói Dark Knight là thoạt nhìn khắc sâu, mà Watchmen là thật khắc sâu.

“Watchmen cố sự tình tiết rắc rối phức tạp, hình ảnh hoa lệ tuyệt đẹp, có đủ như Sử Thi to lớn chủ đề, tư tưởng nội hàm cực kỳ thâm hậu, nhân tính miêu tả khắc cốt minh tâm.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 810: Thay Đổi Đạo Diễn

Rất khó cho Watchmen một chân thật đánh giá, fan truyện tranh phi thường thích bộ điện ảnh này, bởi vì Zack Snyder cơ hồ thông qua màn ảnh lớn hoàn nguyên truyện tranh, nhưng đối với người qua đường người xem đến nói, dù cho Zack Snyder hướng Warner Bros thỏa hiệp, tăng thêm hai giới thiệu tính đoạn, phim đối với người qua đường người xem như cũ không đủ hữu hảo.

Nhưng có một dạng là có thể xác định , đây là Zack Snyder chuyển tiến Hollywood về sau danh tiếng tốt nhất một bộ phim.

Ngay cả Matthew loại này không nhìn qua truyện tranh nhân, đều cảm giác này bộ phim có chỗ độc đáo.

Đáng tiếc, Hollywood trên lịch sử, hảo điện ảnh chiết kích Trầm Sa ví dụ nhiều lắm, dứt khoát nhiều đếm không xuể.

Bất cứ một bộ phim, đầu tư vượt qua ngàn vạn dollar, vô luận là chế tác phương vẫn là cụm rạp phương, đều không khả năng không đi xem box office con số.

Duy box office luân nhìn như là tại giở trò lưu manh, nhưng đối với đạt tới nhất định đầu tư quy mô Hollywood điện ảnh đến nói, không đàm luận box office mới là chân chính giở trò lưu manh.

Ai đều biết, thương nghiệp hóa là điện ảnh có thể ở toàn thế giới trở thành chủ lưu giải trí mấu chốt.

Watchmen có được vô cùng tốt fan danh tiếng, không sai truyền thông đánh giá, nhưng lại một lần nữa chứng minh, danh tiếng cũng không thể hoàn toàn cùng box office phân chia ngang bằng.

Nếu nói này bộ phim cuối tuần đầu 5500 vạn dollar Bắc Mĩ box office còn không có trở ngại mà nói, kia cuối tuần sau cao tới 70% giảm mức độ cùng thứ ba cuối tuần tiếp cận 60% giảm mức độ, khiến cho Warner Bros cùng DC truyện tranh các cao tầng thất vọng.

Phát hành ba cuối tuần, đại đầu tư đại chế tác Watchmen Bắc Mĩ box office thế nhưng còn tại một ức dollar bên trong......

Có lẽ chỉ có đợi đến phát hành đĩa phim, Warner Bros tài năng thu hồi này hạng mục bên trên đầu tư.

Matthew từ một nhà đầu tư cùng điện ảnh chế tác công ty lão bản góc độ xuất phát, đơn giản phân tích một chút Watchmen tình huống, cũng được ra chính mình một ít kết luận.

Có thể kiếm đại tiền điện ảnh không hẳn là hảo điện ảnh, nhưng tất nhiên là đại chúng có thể nhận điện ảnh, bất cứ một bộ phim, chế tác dự toán vượt qua một ức dollar, cơ bản đều có thể đưa vào đại chế tác hàng ngũ, như vậy điện ảnh tất yếu là đại chúng điện ảnh, hoặc là nói là nhằm vào thị trường quy mô phi thường khổng lồ một quần thể điện ảnh, bằng không đơn thuần dựa vào phấn ti rất khó thu hồi đầu tư, lại càng không cần nói lợi nhuận .

Hắn đầu tư điện ảnh vì chính là kiếm tiền, không kiếm tiền làm gì muốn phí này thời gian cùng tinh lực?

Có lẽ rất nhiều người cho rằng, nghệ thuật là càng cao theo đuổi cùng hưởng thụ, nhưng Matthew cảm giác tiền tài cùng mỹ nữ mang đến hưởng thụ càng thêm cao cấp.

Lại nói, hiện tại có đủ nổi danh thế giới độ nghệ thuật gia, nào không trải qua thương nghiệp đóng gói?

Dù là lại cao nhã nghệ thuật gia, cũng cần thấp kém vật chất hưởng thụ.

Này cũng khiến Matthew trở nên càng thêm kiên định, đầu tư quay chụp phim, tất nhiên muốn đi thích ứng thị trường đại chúng hoá đường, cho dù là [ Twilight ] cùng [ Hunger Games ] hai thanh thiếu niên series, nhằm vào cũng là thương nghiệp điện ảnh thị trường chủ lưu người xem quần thể thanh thiếu niên.

[ Twilight 2: New Moon ] đang tại tiến hành cuối cùng trước công chiếu tuyên truyền,[ Hunger Games ] cũng sắp chuyển vào chính thức trù bị giai đoạn.

Cuối tháng Mười, Matthew đại biểu số 13 phòng công tác cùng Warner Bros ký kết phát hành hiệp nghị,[ Hunger Games ] series đem do Warner Bros phụ trách toàn cầu tuyên phát.

Lựa chọn Warner Bros, một phương diện là vì Warner Bros khai ra 7% thấp tỉ lệ hoa hồng phát hành, một phương diện khác đây cũng là xuất phát từ kinh doanh sách lược suy xét.

Hắn cùng Disney vẫn ở hợp tác, cùng Warner Bros phương diện hợp tác cũng không sai.

Hơn nữa Disney phương diện đã là [ Twilight ] cùng [ Fast and Furious ] hai series phát hành thương.

Mặt khác, Disney ảnh nghiệp chủ động tìm tới Helen - Hermann, tính toán trọng khải đã vắng vẻ nhiều năm National Treasure tục tác.

Năm đó, bởi vì Matthew siêu cao thù lao, Disney ảnh nghiệp xuất phát từ phiêu lưu suy xét, tạm thời gác lại này series tục tập, hôm nay Matthew triển hiện ra càng ngày càng khủng bố box office kêu gọi lực, Disney bên trong tự nhiên lại nhớ lại này series.

Matthew không có cự tuyệt, mà là khiến Helen - Hermann cùng Disney ảnh nghiệp đàm, lấy hắn hiện tại địa vị, đã không phải vài năm trước thù lao có thể giải quyết .

Cự ly đệ nhất bộ hơi chút có điểm xa, Disney ảnh nghiệp muốn trọng khải này series, còn có rất nhiều công tác phải làm.

Tiến vào tháng mười một, Matthew tiếp đến Sophia - Coppola điện thoại, chạy tới Disney xưởng sản xuất, tuy rằng [ Twilight 2: New Moon ] còn không có phát hành, nhưng đệ tam bộ [ Twilight: Eclipse ] đã bắt đầu lúc đầu lên kế hoạch .

“Sao thế này?”

[ Twilight ] kịch tổ ở studio cửa, Matthew gặp được người sản xuất Sean - Daniel, hỏi,“Sean, Sophia gặp được khó khăn ?”

Sean - Daniel lắc đầu,“Không có.” Hắn phía trước dẫn đường,“Vẫn là ngươi tự mình cùng nàng nói chuyện đi.”

Hai người tiến vào studio, rất nhanh đi đến một gian trước cửa văn phòng, Sean - Daniel còn không có gõ cửa, cửa phòng liền từ bên trong bị người kéo ra.

Theo cửa phòng mở ra, Sophia - Coppola đi ra.

“Hải, Matthew.” Nàng dùng mang theo thản nhiên giọng mũi ngữ điệu nói,“Đã lâu không gặp , chúng ta đơn độc tán gẫu đi.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Có thể.”

Sophia - Coppola dẫn đầu triều studio bố cảnh khu đi, Matthew theo sau đi theo qua.

Matthew vừa đi vừa hỏi,“Như thế nào đột nhiên muốn từ đi đạo diễn vị trí.”

Hắn sở dĩ vội vàng chạy tới, chính là bởi vì Sophia - Coppola cho hắn gọi điện thoại, nói không chính xác bị lại đảm nhiệm [ Twilight: Eclipse ] đạo diễn .

“Không phải đột nhiên.” Sophia - Coppola trong lời lại vẫn mang theo giọng mũi,“Thực ra hoàn thành [ Tân Nguyệt ] quay chụp chế tác, ta liền có ý nghĩ như vậy.”

Nàng cười cười, nói,“Liên tục hai năm đều đang vì một series bận rộn, ta phi thường mệt, thân thể mệt, tinh thần càng mệt.”

Matthew gật gật đầu, không nói gì thêm, đạo diễn tại kịch tổ công tác so diễn viên nhiều nhiều .

“Ta muốn nghỉ ngơi, khẩn cấp nghỉ ngơi, thật.” Sophia - Coppola tiếp tục nói,“[ nguyệt thực ] quy hoạch ngay từ đầu, ta liền biết ta kiên trì không được , lại tiếp tục đi xuống, ta rất có khả năng sẽ mệt đổ.”

“Không khoa trương như vậy chứ.” Matthew tiếp một câu.

Sophia - Coppola gật gật đầu,“Thật a, lấy chúng ta hai người quan hệ, ta không tất yếu lừa ngươi, ta tính toán nghỉ ngơi nửa năm, này nửa năm triệt để thoát ly công tác.”

“Hơn nữa, còn có một điểm, có lẽ ngươi đều xem nhẹ .” Nàng đặc biệt nhắc nhở nói,“[ nguyệt thực ] tiểu thuyết sở có chứa phong cách, ta tiếp tục đảm nhiệm đạo diễn đã không quá thích hợp .”

Matthew nhíu mày tự hỏi, hôm nay chính kẹt ở hai bộ phim ở giữa, đổi mới đạo diễn mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất thời gian đoạn.

Sophia - Coppola đưa ra rời chức có điểm đột nhiên, cũng sẽ không rất khiến hắn này đầu tư người làm khó.

“Tại toàn bộ series trung,[ nguyệt thực ] chính là mấu chốt một bộ, vừa có tam giác luyến thức tình cảm khúc mắc gặp phải ngả bài mang đến tình cảm trùng kích, cùng với các nhân vật vây quanh ở đây tình cảm bày ra, lại có nhân vật chính cùng Victoria quân đoàn ác chiến như vậy trên diện rộng gia tăng động tác trường hợp.” Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Sophia - Coppola nói,“Ta đối với động tác trường hợp chưởng khống cường độ rất kém cỏi, cũng phi thường không am hiểu.”

Matthew gật gật đầu, Sophia - Coppola quay chụp động tác màn ảnh, có điểm thảm không đành nhìn, tiền hai bộ động tác màn ảnh rất ít, còn có thể chắp vá, đệ tam bộ mà nói, dù cho Sophia - Coppola không rời nhậm, cũng cần khác tìm đạo diễn quay chụp động tác trường hợp.

Sophia - Coppola còn không có nói xong,“[ nguyệt thực ] không chỉ là cảnh hành động, phong cách cũng càng thêm thiên hướng về âm u hóa, này đồng dạng không phải ta am hiểu .”

Nàng lại đối Matthew cười cười,“Cứ việc ngươi khai ra 1000 vạn dollar đạo diễn thù lao rất mê người, ta lại không phải thích hợp nhất nhân tuyển.”

Nghe nói như thế, Matthew không khỏi xoa xoa thái dương,“Ta nguyên bản nghĩ [ nguyệt thực ] có thể vượt qua sang năm lễ Tạ ơn lịch phát hành, hiện tại đổi mới đạo diễn, lịch phát hành cũng là vấn đề.”

Sophia - Coppola nói,“Ta cho ngươi đề cử một nhân tuyển đi.”

“Úc?” Matthew đến hứng thú,“Nói nói xem.”

“Hắn thù lao rất thấp, có thể khiến ngươi có càng nhiều tài chính đầu nhập đến chế tác trung.” Sophia - Coppola tại đây trên series cùng Matthew hợp tác phi thường khoái trá, có thể nói danh lợi song thu, hơn nữa làm series đạo diễn kiêm người sản xuất, cũng không muốn nhìn đến người đến sau làm tạp chính mình một tay thành lập lên đến huy hoàng, bởi vậy nàng trịnh trọng đề cử nói,“Ngươi biết David - Slade sao?”

Matthew nhíu mày tự hỏi,“Tên này ở nơi nào nghe qua, rất quen tai.”

Sophia - Coppola không lại thừa nước đục thả câu, nói thẳng,“David - Slade đạo diễn tác phẩm ngươi khả năng nghe nói qua, gần nhất hai bộ phim là Hard Candy cùng [ 30 Days of Night ].”

Mặt sau một bộ ảnh nghiệp, Matthew chỉ nghe qua không nhìn qua, phía trước một bộ lại nhìn không chỉ một lần, gật gật đầu nói,“Nguyên lai là hắn.”

Kia bộ giảng thuật cường hãn loli trả thù quái đại thúc phim, nói vậy xem qua người đều có thể lưu lại khắc sâu ấn tượng, trong đó quái đại thúc Patrick - Wilson còn bị James Wan lựa chọn vì Insidious nam chính.

Sophia - Coppola đề cử nói,“David - Slade là rất không sai đạo diễn, cha ta cùng hắn đánh qua giao tế, đối với hắn đánh giá cực cao, ta cũng cùng hắn tiếp xúc qua, ta cho rằng hắn thích hợp [ nguyệt thực ] phong cách, đồng thời còn có thể xử lý tốt tình cảm khúc mắc cùng quỷ hút máu quân đoàn đại chiến cảnh hành động phân.”

Matthew không có lập tức đáp lời, mà là tại hồi ức xem qua Hard Candy kia bộ phim.

“[ nguyệt thực ] cũng phù hợp David - Slade tại hai bộ nổi danh tác phẩm trung biểu hiện đặc chất.” Sophia - Coppola là tại rất chăm chú hướng Matthew đề cử,“Chỉ cần hắn xử lý tốt trong phim cảnh diễn cảm tình, ta tin tưởng [ nguyệt thực ] rất có khả năng cho chúng ta tân cảm thụ.”

Matthew tự hỏi một hồi lâu, mới nói,“Kia hảo, ta khiến Sean cùng David - Slade tiếp xúc.”

Cụ thể dùng vẫn là không cần, còn muốn xem Sean - Daniel cùng David - Slade bàn bạc kết quả, huống hồ đề cử David - Slade, cũng là Sophia - Coppola ý tưởng, đối phương nhận hay không này đạo diễn vị trí, cũng rất khó nói.

Liền cùng tìm công tác như vậy, đây là song hướng lựa chọn.

Sophia - Coppola rời chức, series đổi mới đạo diễn, cũng cấp [ Twilight: Eclipse ] mang đến một ít tính không xác định.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 811: Liên Quan Tới Đạo Diễn Lăng Xê

Đổi mới đạo diễn xác thật vi [ nguyệt thực ] quay chụp chế tác mang đến một ít phiền toái, nhưng đối với Matthew người như thế đến nói, cho dù là bất lợi tin tức, đều phải nghĩ mọi cách biến hóa thành tuyên truyền lợi khí.

Vì thế,TMZ Elena - Boyar bên kia dẫn đầu bạo liêu, xưng Sophia - Coppola bởi vì cá nhân vấn đề, đem rời đi [ Twilight ] series, không lại đảm nhiệm [ Twilight: Eclipse ] đạo diễn.

Tin tức này, nháy mắt gợi ra càng nhiều truyền thông theo vào, trở thành ngay lúc này giải trí nhiệt điểm.

Sophia - Coppola dựa theo Matthew cùng Helen - Hermann chế định kế hoạch, trong khoảng thời gian ngắn không lại ra ngoài, dù cho ngẫu nhiên đi ra ngoài, gặp được truyền thông phóng viên phỏng vấn cũng một mực không cho để ý tới, theo sau Matthew khiến Bella - Anderson tổ chức một đám chức nghiệp fan điện ảnh, liên hợp bộ phận [ Twilight ] điện ảnh phấn ti, đi đến số 13 phòng công tác ở văn phòng tiền kháng nghị, yêu cầu chế tác phương lưu lại Sophia - Coppola tiếp tục đảm nhiệm [ nguyệt thực ] đạo diễn.

Kháng nghị ngày đó, hàng loạt phấn ti chen lấn tại phòng công tác cao ốc trước cửa, đem con đường này đều hoàn toàn ngăn chặn.

Không cần nhiều lời, như vậy sự kiện tự nhiên thắng được truyền thông phân phân đưa tin, trong lúc nhất thời các loại tiểu đạo tin tức nối liền không dứt.

Có báo chí nói Sophia - Coppola rời chức là vì cùng Matthew tồn tại sáng tác trên lý niệm khác nhau.

TMZ trực tiếp kéo ra Matthew năm đó cùng Sophia - Coppola truyền chuyện xấu ảnh chụp, công bố hai người là vì ái sinh hận, dẫn đến hợp tác vỡ tan.

Còn có bát quái tạp chí nói Sophia - Coppola là không thể nhẫn nại Matthew tại [ Twilight ] trong kịch tổ cùng mặt khác nữ diễn viên làm tam làm tứ, lúc này mới phẫn mà từ chức.

Trong lúc nhất thời, về [ Twilight ] các loại tin tức bay đầy trời, dẫn tới truyền thông cùng người xem hết sức chú ý.

Vỏn vẹn này mấy, Matthew khẳng định không thể thỏa mãn, hậu tục hâm nóng sẽ vẫn kéo dài đến [ Twilight: New Moon ] chính thức phát hành.

Sean - Daniel cùng David - Slade tiếp xúc rất thuận lợi, Matthew cũng chuyên môn cùng David - Slade nói chuyện vài lần, đối với này danh đạo diễn cơ bản hài lòng, liên nguyên tác giả Stephanie - Meyer gặp qua David - Slade sau, cũng cho rằng này đầu trọc là phi thường thích hợp [ Twilight: Eclipse ] đạo diễn.

Kịch tổ trên cơ bản cùng David - Slade đạt thành hiệp nghị, cũng sẽ không trực tiếp đối ngoại tuyên bố, trực tiếp tuyên bố mà nói, nơi nào còn có hâm nóng không gian?

Tại Matthew bên này cùng David - Slade hiệp đàm đồng thời, Sophia - Coppola triệu tập tin tức tuyên bố hội, chính thức tuyên bố [ Twilight: New Moon ] sau, sẽ không lại tiếp tục đảm nhiệm tục tập đạo diễn.

Trong đó, càng là cường điệu thanh minh nàng cùng Matthew xác thật ngắn ngủi kết giao qua, nhưng này đoạn hồi ức tràn ngập hạnh phúc ngọt ngào, cùng Matthew ở giữa không tồn tại bất cứ vấn đề.

Như vậy đáp lại cũng dẫn tới truyền thông phóng viên tiếp tục theo vào, xem náo nhiệt đại chúng nhóm, cũng vẫn nhìn xem mùi ngon.

Hâm nóng lại vẫn không có đình chỉ ý tứ.

Tại Matthew bày mưu đặt kế dưới, Sean - Daniel làm người sản xuất, cũng công khai tuyên bố vi [ Twilight: Eclipse ] thông báo tuyển dụng tân đạo diễn cùng diễn viên, trừ mấy cái tân nhân vật cần diễn viên, đóng vai nhân vật phản diện quỷ hút máu Victoria một góc Rachelle Lefevre bởi vì lịch phát hành nguyên nhân, cũng rời khỏi [ nguyệt thực ], kịch tổ cần chân tuyển một danh tân diễn viên.

Tin tức này công bố, tại trong ngoài giới lập tức dẫn phát phần đông chú ý,[ Twilight ] thành công, khiến không ít người đều ý thức được này series là thành danh hảo cơ hội.

Ngắn ngủi một tuần thời gian, kịch tổ thu đến hàng loạt diễn viên đạo diễn báo danh tư liệu, trong đó không thiếu một ít nổi danh nhân vật.

Diễn viên không cần sốt ruột, cũng không phải lần này hâm nóng trọng điểm, kịch tổ vẫn đem hâm nóng tiêu điểm tụ tập ở trên đạo diễn, đột nhiên cắm vào diễn viên ngược lại khả năng phân tán chú ý độ.

Cho nên, kịch tổ tuyên bố cơ bản đều là đạo diễn phương diện tin tức.

Vì thế, Matthew nhận phỏng vấn khi, cố ý đối ngoại tuyên bố kịch tổ tối xem hảo có thể tiếp nhận chức vụ [ nguyệt thực ] đạo diễn vị trí ba người danh tự -- David - Slade, Chris - Weitz cùng Drew - Barrymore.

Ai đều chưa nghĩ đến, Drew - Barrymore thế nhưng báo danh cạnh tranh này đạo diễn vị trí.

Này cũng khiến kịch tổ về đạo diễn vị trí hâm nóng càng có thể hấp dẫn nhãn cầu.

Rất nhanh, không thiếu truyền thông liền đem Drew - Barrymore cùng [ Twilight: Eclipse ] chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau.

“[ Twilight: Eclipse ] tìm kiếm tân nhậm đạo diễn, Drew - Barrymore có hi vọng tiếp nhận !”

Đến từ Disney kì hạ truyền thông đưa tin trung, tựa hồ chuyển hình trở thành đạo diễn Drew - Barrymore đã xác định có thể lấy đến [ nguyệt thực ] đạo diễn như vậy.

Cứ việc Drew - Barrymore cùng nàng trù tính công ty cũng không có đối với này tin tức làm ra chính thức đáp lại, nhưng lén nhận phỏng vấn thời điểm, Depp - Barrymore cũng lộ ra khẩu phong, công bố nàng xác thật là [ Twilight: Eclipse ] hậu tuyển đạo diễn chi nhất.

Nhưng như vậy tin tức ở trên truyền thông đưa tin không có hai ngày, hướng gió đột nhiên lại thay đổi,ABC đài truyền hình xưng được đến xác thực tin tức, kịch tổ đem bắt đầu dùng đạo diễn qua [ American Pie ] cùng [ Hoàng Kim la bàn ] Chris - Weitz đảm nhiệm [ nguyệt thực ] đạo diễn.

Hai bên truyền thông phần mình đưa tin, phảng phất là kịch tổ quyết sách giả như vậy, vi phần mình duy trì đối tượng hò hét trợ uy, tựa hồ bọn họ đưa tin mục tiêu nhân vật mới là cuối cùng đạo diễn nhân tuyển.

Tiếp,TMZ trên có tin tức chảy ra, nói David - Slade mới là cuối cùng đạo diễn nhân tuyển, hơn nữa công bố là Sophia - Coppola trịnh trọng hướng Matthew đề cử David - Slade, mà David - Slade quay chụp [ 30 Days of Night ] cũng thuộc về quỷ hút máu đề tài, đối với quỷ hút máu điện ảnh phi thường quen thuộc, này so mặt khác người cạnh tranh càng có ưu thế.

Mấy tin tức này hâm nóng, vẫn duy trì liên tục đến [ Twilight: New Moon ] trước lúc công chiếu vài ngày, mới thoáng bình ổn một ít.

Coi như chọn lựa đạo diễn tin tức sắp nhạt đi thời điểm, Matthew cùng [ Twilight ] kịch tổ liên hợp tổ chức một hồi tin tức tuyên bố hội, chính thức tuyên bố [ nguyệt thực ] đạo diễn.

“[ Twilight ] điện ảnh series đệ tam bộ [ nguyệt thực ] đạo diễn trải qua lâu dài sàng chọn......”

Tin tức tuyên bố hội hiện trường, kịch tổ người sản xuất Sean - Daniel đối phần đông truyền thông tuyên bố nói,“Hiện đã xác định vi từng đạo diễn qua Hard Candy cùng [ 30 Days of Night ] David - Slade.”

Lập tức, David - Slade bị thỉnh đến tin tức tuyên bố hội trước đài.

Tiếp, liền có truyền thông phóng viên đem vấn đề đã hỏi tới Matthew trên đầu,“[ nguyệt thực ] làm [ Twilight ] series điện ảnh đệ tam bộ, tại đạo diễn phương diện lựa chọn tác phẩm ít ỏi David - Slade đảm nhiệm, lựa chọn vị này đạo diễn đạo diễn có chút để người ngoài ý muốn, vì sao không lựa chọn trải qua càng thêm phong phú Chris - Weitz, hoặc là diễn mà ưu tắc đạo Drew - Barrymore?”

Đối mặt phóng viên vấn đề, Matthew sớm có chuẩn bị, nhìn nhìn David - Slade, chậm rãi nói,“Tuy rằng David tác phẩm không nhiều, thế nhưng danh tiếng cùng phong cách thượng lại phi thường thích hợp [ Twilight ] series, này thành danh tác Hard Candy, này bộ đồng dạng tràn ngập thanh xuân khí tức điện ảnh, lấy khác loại âm u phong cách chế tạo lệnh người xem, đặc biệt là nam người xem cảm thấy âm phong từng trận kinh sợ hiệu quả.”

Hắn hơi thoáng tạm dừng, thanh thanh yết hầu, còn nói thêm,“Mà [ 30 Days of Night ] trung, hắn lại dâng lên chém giết phong cách dày đặc quỷ hút máu khủng bố tú. Cho nên đem kết hợp thanh xuân cùng quỷ hút máu đề tài [ Twilight: Eclipse ] giao cho hắn đạo diễn, là ổn thỏa nhất lựa chọn.”

Ở loại này trường hợp, Matthew đương nhiên muốn vi mới gia nhập đạo diễn cố gắng bơm hơi.

David - Slade ngược lại cũng tin tưởng mười phần, đối mặt phóng viên vấn đề, nói,“Căn cứ vào một bộ dễ bán thư quay chụp một bộ điện ảnh xác thật là một kiện thực cool sự. Này bộ [ nguyệt thực ] sẽ càng âm u, sẽ có so tiền hai bộ càng nhiều động tác trường hợp. Chúng ta đem tụ lại ở lúc đầu vài vai diễn, tỷ như Jacob, đồng thời biểu hiện Bella như thế nào tại Edward cùng Jacob gian lựa chọn.”

Tin tức tuyên bố hội tổ chức, cũng vì này đoạn thời gian tới nay về [ Twilight ] series đạo diễn hâm nóng vẽ lên một hoàn mỹ dấu chấm tròn, liên tiếp không ngừng dày đặc tin tức oanh tạc, cũng hấp dẫn đến một số đông người chú ý, mà những người này đều có khả năng trở thành [ Twilight: New Moon ] tiềm tại mua phiếu người xem, vi phim cống hiến một phần box office.

Đương nhiên, này mấy hâm nóng đều là bình thường tuyên truyền kế hoạch ngoài thủ đoạn,[ Twilight: New Moon ] truyền thống quảng cáo PR cứng mềm luôn luôn liền không có thiếu qua.

Này bộ phim cũng bị phần đông truyền thông xếp vào lễ Tạ ơn ngày nghỉ xem ảnh thủ tuyển phim.

Thành công tuyên truyền tạo thế là một bộ phim box office thành công thiết yếu điều kiện, từ phương diện này đến nói,[ Twilight: New Moon ] cũng không tệ lắm.

Theo đạo diễn David - Slade đúng chỗ, dù cho [ Tân Nguyệt ] phát hành sắp tới,[ nguyệt thực ] công tác như cũ nhanh chóng triển khai.

Trọng yếu nhất là, này bộ phim lịch phát hành sẽ không bởi vậy phát sinh quá lớn biến hóa, David - Slade đối với quỷ hút máu đề tài phi thường lý giải, tuy rằng không có khả năng cùng [ Twilight ] series thực hiện không khe hở nối tiếp, nhưng tại Sophia - Coppola tạm thời hiệp trợ dưới, cũng nhanh chóng đem chính mình đạo diễn công tác đẩy lên quỹ đạo.

Matthew cùng David - Slade câu thông qua đi, rất nhanh cùng Disney phương diện đạt thành chung nhận thức,[ Twilight 3: Nguyệt thực ] duy trì sang năm lễ Tạ ơn lịch phát hành công chiếu kế hoạch không biến.

David - Slade hướng Matthew cùng Sean - Daniel đệ trình một phần bước đầu kế hoạch,[ nguyệt thực ] từ [ Tân Nguyệt ] phát hành sau bắt đầu trù bị, tân niên qua đi chính thức bắt đầu quay chụp, sang năm cuối tháng tám tiền hoàn thành sở hữu chế tác, sau đó có thể bắt đầu tân nhất bộ lên kế hoạch.

Stephanie - Meyer đã viết ra [ Twilight ] series thứ bốn bộ, đặt tên là [ tảng sáng ].

Này đương nhiên cũng tại cải biên hàng ngũ, hơn nữa [ tảng sáng ] nội dung so với trước đó ba bộ càng thêm phong phú, vì ích lợi lớn nhất hóa suy xét, Sean - Daniel hướng Matthew đưa ra một đề nghị, đem [ tảng sáng ] chia tách chụp thành thượng hạ hai bộ.

Tuy rằng còn không có xác định xuống dưới, nhưng Matthew cho rằng đây là ý kiến hay.

Liền tại [ Tân Nguyệt ] sắp phát hành lúc, Thái Bình Dương bờ bên kia có tin tức truyền đến Matthew bên này.

Trải qua mấy tháng trù bị cùng hơn một tháng tuyên truyền mở rộng,[ Fast and Furious 5] diễn viên chọn lựa tại Thái Bình Dương bờ bên kia thành công cử hành, trước mắt đã hoàn thành tiền ba vòng chọn lựa, toàn quốc phạm vi bên trong tổng cộng có ba mươi nhân vào vòng trong cuối cùng quyết chiến.

Cái kia gọi là Ny Ny nữ hài, không chỉ thông qua tiền hai đợt chọn lựa, còn nhất cử xông qua vòng thứ ba.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 812: Hưởng Thụ Lữ Trình

Kéo rương hành lý, hỗn loạn tại dòng người trong đi ra cửa ra máy bay, lọt vào trong tầm mắt đều là tiếng Anh, Ny Ny mờ mịt vô thố, xuất ngoại sở mang đến xa lạ cảm, khiến nàng có chút lùi bước.

Đi theo một đám mũi cao mắt sâu nhân trung gian, nàng dần dần tiếp cận sân bay cảng hàng không xuất khẩu, cũng không biết vì sao, trong đầu đột nhiên trào ra một cỗ quay đầu, đi mua một tấm phản trình vé máy bay, hiện tại liền về nước xúc động.

Cước bộ còn tại máy móc hướng phía trước di động, Ny Ny rất nhanh liền làm rõ này dòng xúc động đến từ phương nào, trước đó không lâu nàng từ vòng thứ ba chọn lựa trung trổ hết tài năng, thuận lợi giết vào đến hải tuyển cuối cùng một vòng, này làm cho nàng sinh ra chưa từng có qua tự tin, cảm giác dù cho cái gì cũng không làm, như cũ có thể lấy xuống [ Fast and Furious 5] trung cái kia đủ để thay đổi vận mệnh nhân vật.

Nhưng nàng chung quy biết, này cũng không thể 100% cam đoan lấy đến cái kia nhân vật.

Cho nên, một đôi chân dài thủy chung không có nhận đến xúc động ảnh hưởng, một bước lại một bước hướng tới sân bay cảng hàng không ngoại đi.

Vừa đi ra cảng hàng không, Ny Ny liền tại phần đông tiếp cơ trong đám người, thấy được viết nàng danh tự một bài tử, viết trung văn bài tử tại phần đông tiếng Anh chữ cái trung rất hảo tìm.

Nàng vội vàng tìm qua, giơ biển là mũi cao mắt sâu người nước ngoài, bộ dáng rất phổ thông, lại ẩn ẩn mang theo một cỗ bưu hãn khí tức.

“Ngươi hảo......” Ny Ny chỉ chỉ trên bảng trung văn danh tự, dùng không phải rất thuần thục tiếng Anh nói,“Ta là ngươi đang đợi nhân.”

Tên kia người nước ngoài đầu tiên là gật đầu,“Ngươi hảo.” Tiếp móc ra tấm ảnh chụp mắt nhìn, xác định không sai, nói,“Ta là Horner tiên sinh bảo tiêu, thỉnh bên này đi.”

Ny Ny cười cười,“Hảo.”

Bảo tiêu tựa hồ phi thường có trách nhiệm tâm, lại mắt nhìn ảnh chụp, xem kỹ nàng một phen.

Ny Ny cũng không để ý, loại tình huống này cũng nghe nói qua, tựa như quốc nội rất nhiều người xem người nước ngoài mặt manh như vậy, người nước ngoài xem các nàng mặt manh rất bình thường.

Ngồi trên một chiếc Benz thương vụ xe hơi, Ny Ny hảo kỳ nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật, cưỡi này chiếc ô tô vào Beverly Hills, đi tới một đống chiếm diện tích cự đại hào trạch trung.

Như vậy hào trạch khiến nàng có điểm giật mình, lại không về phần khiếp sợ, chung quy Matthew - Horner là có danh ức vạn phú hào.

Lại nói, đặt ở Thái Bình Dương bờ bên kia kia tòa thành thị, hoàng thành căn dưới tìm tứ hợp viện đều không chỉ cái giá này.

Đối với giá trên trời phòng ở, nàng sớm liền chết lặng .

Nếu hết thảy thuận lợi, nói định nàng rất nhanh liền có thể mua được như vậy phòng ở .

Xuống xe, đi theo tên kia bảo tiêu mặt sau, Ny Ny đi vào rộng mở phòng khách trong, sau đó thấy được cái kia quen thuộc bóng người.

“Ngươi hảo, Ny Ny.” Matthew chủ động lại đây nghênh đón,“Hoan nghênh ngươi tới nơi này làm khách.”

Ny Ny chần chờ một chút, tiếp buông xuống rương hành lý, tiến lên một bước ôm Matthew,“Ngươi hảo, chúng ta lại thấy mặt.”

Matthew cũng không khách khí, nói,“Mấy ngày này ngươi tạm thời ở nơi này, có thể sao?”

Nếu đến nơi này, Ny Ny không lại do dự, nói,“Hảo a.”

Có người hầu tiếp nhận nàng hành lý, đưa đi khách phòng, Matthew mời nàng ngồi xuống, nói,“Ngươi đến Los Angeles, mấy ngày này liền giao cho ta an bài, hảo không hảo?”

Ny Ny cười cười,“Ân.”

Nàng xem kỹ ánh mắt thủy chung đều đặt ở Matthew trên người, này Hollywood cự tinh tựa như tháng năm tại Thái Bình Dương bờ bên kia như vậy, thái độ thân hòa lại có phong độ, hoàn toàn không có bởi vì chính mình có cầu với hắn, lại đến hắn trên địa bàn, liền biến thành một khác phó bộ dáng.

Cao lớn cường tráng thân hình, anh tuấn tướng mạo, dương quang tươi cười, lại thêm siêu cấp cự tinh aura, này Matthew - Horner thật có mê đảo hết thảy nữ nhân tiền vốn.

Gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng chuyên môn để người hỗ trợ trèo tường tra tìm rất nhiều Matthew bát quái tư liệu, về Matthew cùng xinh đẹp nữ nhân chuyện xấu nhiều đếm không xuể, để cho nhân xưng kì là, kia vài nữ nhân đều phân phân công khai đàm luận, trong ngôn từ đều là một bộ thỏa mãn ghê gớm ý tứ.

Có lẽ, này đối với chính mình đến nói cũng là một đoạn hưởng thụ lữ trình.

Matthew nói đơn giản nói,“Này hai ngày ngươi trước điều chỉnh sai giờ, sau đó ta để người mang ngươi du lãm một chút Los Angeles.”

Ny Ny cũng không phản đối, chỉ là gật đầu, một bộ mặc cho Matthew xử trí thái độ.

“Này cuối tuần, ta đầu tư quay chụp [ Twilight ] đệ nhị bộ sẽ cử hành lễ công chiếu lần đầu.” Matthew lấy bình thản giọng điệu nói,“Ngươi muốn là cảm thấy hứng thú mà nói, có thể đi trên lễ công chiếu lần đầu xem xem.”

Ny Ny ánh mắt nháy mắt sáng, vội vội vàng vàng gật đầu nói,“Hảo a ! ta đi !”

[ Twilight ] series nàng đương nhiên nghe nói qua, khiến mấy cái niên kỉ so nàng còn nhỏ diễn viên hồng đến phát tím, đặc biệt là Nina - Dobrev, dứt khoát gọi người hâm mộ phải chết.

Nếu chính mình là này series nữ nhất hào hoặc là nữ số hai nên có bao nhiêu hảo?

Ý nghĩ này từ Ny Ny trong đầu lóe qua, lại biết này không hiện thực, bất quá có thể đi [ Twilight ] đệ nhị bộ lần đầu thảm đỏ, có vẻ cũng không sai.

Nói không chừng hiện trường ảnh chụp truyền lại quốc nội, chính mình một chút liền đỏ đâu?

“Ta......” Ny Ny thử hỏi,“Ta có thể với ngươi cùng nhau đi thảm đỏ sao?”

Nếu là nói như vậy, lúc đó hấp dẫn bao nhiêu truyền thông chú ý?

Matthew chậm rãi lắc đầu,“Ngươi hiện tại không thích hợp đi thảm đỏ.” Nhìn thấy Ny Ny có điểm sửng sốt, hắn giải thích nói,“Đẳng hải tuyển kết thúc, ngươi có chính là thảm đỏ có thể đi, không cần phải gấp gáp tại nhất thời.”

Nghe nói như thế, Ny Ny đầu tiên là thất lạc, tiếp lại kích động lên, lời này chẳng phải chính là nói nàng sẽ thắng được Thái Bình Dương bờ bên kia hải tuyển?

Đây mới là nàng tới được chân chính mục đích .

Có thể lấy đến cái kia nhân vật, về sau sẽ thiếu đi thảm đỏ cơ hội? Nhiều năm như vậy đều đợi, cũng không để ý điểm ấy thời gian.

Ny Ny nhẹ nhàng gật đầu,“Matthew, ta đều nghe ngươi.”

Matthew ở phương diện này có trường kỳ kiên trì nguyên tắc, nói,“Yên tâm, thuộc về của ngươi ai cũng không giành đi.” Hắn đứng lên,“Đường dài phi hành phỏng chừng ngươi cũng mệt mỏi , đi nghỉ ngơi điều chỉnh sai giờ đi.”

“Hảo.” Ny Ny khách tùy chủ tiện.

Matthew hướng tới thang lầu bên kia đi,“Ta mang ngươi đi khách phòng.”

Ny Ny vội vàng đuổi kịp, vừa đi vừa cắn cắn môi, đi đến tầng hai thời điểm đã hạ quyết tâm, để ngừa sự tình có biến, vẫn là nhanh lên chứng thực cho thỏa đáng.

Hollywood giống như cũng có Hoa kiều nữ diễn viên, quốc nội rất nhiều nữ ngôi sao đều chen phá đầu nghĩ đến Hollywood, vạn nhất có người đáp lên Matthew đâu?

Tiến vào khách phòng, Ny Ny trực tiếp đóng lại môn.

Nếu Ny Ny không phản đối, Matthew này chủ nhân đương nhiên không thể chậm trễ đãi khách nhân.

Mặt sau vài ngày trong, Ny Ny ban ngày cùng phòng công tác một danh trợ lý du lãm Los Angeles, buổi tối ở tại Horner trang viên, có lần đầu tiên sau, tâm tư dần dần an định xuống dưới.

Bởi vì nàng xem được ra đến, Matthew đã muốn đem [ Fast and Furious 5] cái kia Hoa kiều nhân vật cho nàng .

Ở bên kia chờ đợi nhiều năm như vậy, thủy chung không có tìm đến một thích hợp cơ hội, ai có thể nghĩ đến có thể nhất cử đánh vào Hollywood?

Đến lúc đó lấy Hollywood ngôi sao thân phận trở về Thái Bình Dương bờ bên kia giới giải trí......

Chỉ cần nghĩ đến này chút, Ny Ny tâm tình liền phá lệ hảo.

Mặt khác, trừ sự nghiệp ngoài, nàng thân thiết cảm nhận được kia vài Hollywood nữ ngôi sao theo như lời nói, cùng Matthew - Horner ở cùng một chỗ, thật là từ thị giác đến thân thể lại đến tinh thần đẳng đa trọng phương diện hưởng thụ.

Nếu có thể trường kỳ lưu lại Horner trang viên bên trong nên có bao nhiêu hảo?

Nhưng Ny Ny không có bị choáng váng đầu óc, biết này mấy chỉ có thể ngẫm lại, rõ ràng nắm chắc trước mắt có thể nắm chắc , mới là mấu chốt nhất .

Kia vài hư ảo căn bản không có khả năng bắt đến trong tay , vẫn là dừng lại tại ảo tưởng trên phương diện liền hảo.

Bằng không, liên sắp tới tay đều ném, chẳng phải là gà bay trứng vỡ công dã tràng.

Bắc Mĩ lễ Tạ ơn tiền một tuần, Ny Ny do chuyên xa đưa đến Los Angeles Nokia rạp hát, từ cửa hông tiến vào rạp hát bên trong, bởi trước mắt tin tức truyền lại vô cùng nhanh chóng, nàng này hải tuyển kẻ tham dự tạm thời không thích hợp công khai tham dự cùng số 13 phòng công tác trực tiếp quan hệ tuyên truyền trường hợp, chỉ có thể lấy một người đứng xem thân phận, yên lặng tham dự lần đầu.

Nàng tiến vào Nokia rạp hát, tìm thích hợp vị trí, xuyên thấu qua cự đại cửa sổ sát đất, nhìn Nokia rạp hát phía trước hết thảy.

Này vẫn là nàng lần đầu tiên tham gia một bộ phim lễ công chiếu lần đầu, hơn nữa lần đầu phim là năm ngoái đại nhiệt [ Twilight ] tục tập.

“Ta về sau cũng có thể có như vậy lễ công chiếu lần đầu đi?”

Ny Ny đầu tiên là không xác định lầm bầm lầu bầu, tiếp xuyên thấu qua cửa sổ thấy được trên thảm đỏ kia vạn chúng chú ý nữ chính Nina - Dobrev,“Ta về sau khẳng định sẽ có so này càng thêm long trọng lễ công chiếu lần đầu !”

Nếu đi lên xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ đường, nàng nhất định phải sẽ ở Hollywood hỗn ra chút danh khí lại trở về !

Đây là nàng đang tại đi đường tắt !

Ny Ny không lại miên man suy nghĩ, ánh mắt tất cả đều đặt ở gần ngay trước mắt trên lễ công chiếu lần đầu, muốn xem xem này Hollywood điện ảnh lễ công chiếu lần đầu có cái gì đặc biệt địa phương.

Này bộ [ Twilight ] Tân Nguyệt lễ công chiếu lần đầu thật lớn a, lại đây bàng quan fan điện ảnh nhân thật nhiều, truy tinh không phải một kiện dễ dàng sự.

Nàng này hai ngày cũng từng nhìn đến rất nhiều về [ lễ công chiếu lần đầu ] tin tức, học sinh cúp học, thành phần lao động tri thức kiều ban, có người ngàn dặm xa xôi từ Canada lạp New York lạp bay qua đến liền vì này ba giờ.

Phấn ti nhiều, cẩu tử nhiều, bảo an cũng nhiều.

Kia nhất định là hồng kỳ phấp phới, cờ màu tung bay, chiêng trống vang trời, biển người tấp nập a......

Sau đó, nàng xem đến nguyên tác tiểu thuyết tác giả Stephanie - Meyer, vị này trang điểm thật sự là để người không thể lấy lòng.

Một vị lại một vị ngôi sao đi lên thảm đỏ, thảm đỏ tiếp cận vĩ thanh thời điểm, Ny Ny rốt cuộc thấy được Matthew, Matthew tại trên thảm đỏ gợi ra như sơn hô hải khiếu hoan hô, chẳng sợ không biểu diễn phim bất cứ một nhân vật, như cũ là được chú ý nhất người kia.

Không có bất luận kẻ nào tinh quang có thể ở Matthew vầng trăng sáng này trước mặt lóng lánh !

Nghĩ đến hai người gần nhất mấy đêm thượng ở chung, Ny Ny bỗng nhiên có loại cảm giác thành tựu, ta cũng là người lên mặt trăng a !

Nàng vẫn nhìn thấy thảm đỏ nghi thức kết thúc, mới chậm rãi đi vào phòng chiếu phim, tự hỏi tương lai chờ đợi [ Twilight: New Moon ] bắt đầu chiếu phim.

Thảm đỏ chỗ cuối, Matthew nhận phỏng vấn xong, tiếp đón kịch tổ chủ sáng nhân viên cùng nhau đứng ở nhà tài trợ trước bối cảnh bản chụp ảnh chung.

Bất quá, đạo diễn có hai người, Sophia - Coppola xác định rời đi kịch tổ, David - Slade dĩ nhiên tại [ nguyệt thực ] đạo diễn trên hợp đồng ký xuống đại danh.

[ Twilight ] sẽ không như vậy đình chỉ, bao gồm Matthew ở bên trong, tất cả mọi người biết này series sẽ tiếp tục thành công.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 813: Tục Đến Nát

Cùng kịch tổ tiến vào khách quý phòng nghỉ, chờ đợi lễ công chiếu lần đầu cuối cùng vào sân, Matthew vừa cùng Sean - Daniel cùng David - Slade trao đổi hoàn tất, mặc một thân Nguyệt Bạch sắc lễ phục dạ hội Nina - Dobrev tìm lại đây.

“Đã lâu không gặp , Matthew.” Nina - Dobrev thoạt nhìn vẫn là như vậy mê người.

Matthew cười lấy lòng nói,“Nina, ngươi càng ngày càng đẹp.”

Nina - Dobrev triển lộ ra xán lạn tươi cười, phảng phất phi thường hưởng thụ Matthew câu này lời khách sáo như vậy.

Nhưng lời khách sáo chính là lời khách sáo, Matthew không có quả thật, chỉ có hắn loại này vô số lần thực địa trắc lượng, lại chính lại đây, ngược lại qua đi lặp lại thí nghiệm qua siêu cao độ khó người mới có thể nhận thấy được, Nina - Dobrev so ban đầu béo một ít.

Có lẽ dùng đầy đặn đến hình dung càng thêm thích hợp?

Nghĩ đến Nina - Dobrev tộc duệ, Matthew chỉ có thể ngầm thở dài một hơi, này mấy mười lăm mười sáu tuổi liền thành thục phi thường muội tử, chẳng lẽ hai mươi tuổi xuất đầu liền bắt đầu có quá hạn dấu hiệu ? Vẫn là nói 25-26 tuổi thời điểm liền sẽ biến thành......

Hắn ở trong đầu lấy Nga bác gái hình tượng, xây dựng một bộ Nina - Dobrev tương lai tướng mạo đồ, không tự giác liền muốn đánh rùng mình.

“Toàn bộ tuyên truyền ngươi cũng không có theo kịch tổ.” Nina - Dobrev thấp giọng nói,“Ta cuối cùng là tìm không đến ngươi.”

Matthew cười cười,“Vốn tính toán cùng kịch tổ chạy thông cáo .” Hắn nói đều là tình hình thực tế,“Ai tưởng đến Sophia từ đi đạo diễn, ta chỉ có thể bắt nhanh thời gian tìm thích hợp tân đạo diễn.”

Nina - Dobrev một bàn tay đột nhiên chui vào Matthew trong tay, hai căn ngón tay nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay hắn,“Muốn hay không...... Đêm nay kết thúc ta đi ngươi kia?”

Matthew nhìn hắn một cái, nghĩ đến gần nhất ở tại trong nhà khách nhân, chậm rãi lắc đầu,“Mấy ngày này khả năng không thời gian, qua trận nói sau đi.”

Mới mẻ bao giờ cũng là hảo, so với từng có mấy mươi lần trao đổi Nina - Dobrev, trong nhà vị kia khách nhân trong khoảng thời gian này đối với hắn lực hấp dẫn càng lớn.

Nghe nói như thế, Nina - Dobrev không khỏi có chút thất vọng, chung quy có vài lời tại kia chủng sự tình chấm dứt sau nói ra, hiệu quả khả năng sẽ càng tốt.

Nhưng một cái khác kịch tổ rất nhanh liền muốn bắt đầu nữ chính chọn lựa, nàng không có thời gian chờ đợi.

Từ [ Twilight ] trên series, Nina - Dobrev nếm đến quá nhiều ngon ngọt, đối Matthew vận tác một cái khác thanh xuân điện ảnh series cũng chảy ròng nước miếng.

Hai box office đại bạo series điện ảnh nữ chính, ngẫm lại đều để người say mê.

Bởi vậy, Nina - Dobrev chỉ là hơi làm do dự, liền hạ giọng nói,“Matthew, ta nghe nói [ Hunger Games ] chuẩn bị chọn lựa diễn viên ? Còn cần một thân thủ linh hoạt nữ diễn viên?”

Lời này Matthew làm sao có khả năng nghe không hiểu, tưởng cũng không có tưởng, liền lắc đầu nói,“Nina, tương lai vài năm, mỗi năm đều sẽ có một bộ [ Twilight ] phát hành, ngươi vẫn là trước suy xét Isabella đi.”

Nina - Dobrev há miệng thở dốc, cuối cùng lại đem lời nuốt trở về, cùng Matthew từng có thời gian dài thân mật quan hệ, nàng đối Matthew có nhất định lý giải, nếu Matthew nói như vậy , nàng lấy đến Katniss khả năng tính vô hạn thấp.

Hai năm nay, Nina - Dobrev cũng tăng kiến thức, theo bò vị trí càng cao, nhìn xem cũng có thể xa một ít , biết được không đủ bù mất sự tình làm không được.

Nàng lại cùng Matthew hữu thuyết hữu tiếu hàn huyên một hồi, ước định qua đoạn thời gian đi cấp Matthew làm thể dục nhịp điệu biểu diễn, sau đó ly khai nơi này.

Thời gian chênh lệch không nhiều , Sean - Daniel tiếp đón kịch tổ người đi phòng chiếu phim.

Bởi không có tại kịch tổ biểu diễn nhân vật, Matthew cố ý một người dừng ở mặt sau, nhưng có nhân tuyển trạch cùng hắn đồng hành.

“Ngươi không biết ta ?”

Nhìn Lily - Collins bao giờ cũng là liếc chính mình, Matthew nhún nhún vai, hỏi,“Vẫn là trên mặt có thứ dơ bẩn?”

Lily - Collins nhướn mắt,“Ta chính là có điểm ngạc nhiên, ngươi chừng nào thì muốn tìm bạn gái ?”

“Bạn gái?” Matthew mạc danh kỳ diệu,“Ta nơi nào đến bạn gái?”

Lily - Collins vừa đi vừa ghé sát vào một ít, nói,“Có người nói cho ta biết a.”

Matthew khinh thường hừ một tiếng,“Nói xấu ! này tuyệt đối là nói xấu ! giống ta như vậy có nữ nhân duyên hảo nam nhân, làm sao có khả năng tìm bạn gái?”

“Thiết !” Lily - Collins nhận thức Matthew nhiều năm, nói chuyện cũng không khách khí,“Còn có hoa hoa công tử nói chính mình là hảo nam nhân .”

Nàng không đợi Matthew nói tiếp, còn nói thêm,“Ta ở trên báo chí xem , ngươi cùng Taylor - Swift đang tại tình yêu cuồng nhiệt.”

Matthew cũng không che giấu,“Taylor - Swift muốn theo đuổi ta, điểm này là thật , nhưng ta không có đồng ý.”

Lily - Collins nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ nghĩ, nhanh hơn cước bộ, chuẩn bị đuổi theo kịch tổ người khác, trước khi đi lại quay đầu nói,“Ngươi hiện tại sinh hoạt trạng thái rất tốt, hoa hoa công tử rất có tiền đồ.”

Lời này trực tiếp khiến Matthew mơ hồ, sờ đầu nghĩ không ra Lily - Collins là cái gì ý tứ.

Đẳng kịch tổ đi vào phòng chiếu phim, vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay sau, Matthew mới lặng yên không một tiếng động theo đi lên, rất điệu thấp ngồi ở hàng đầu tiên vị trí.

Ngồi xuống phía trước, hắn riêng mượn dùng đại sảnh ngọn đèn nhìn nhìn, phóng nhãn đều là tuổi trẻ nam nữ.

[ Twilight ] đem trở thành tuổi trẻ fan điện ảnh trung triều lưu, tuổi trẻ fan điện ảnh thích đem kéo động truyền thông thôi động dư luận phương hướng.

Cái gì là dư luận? Dư luận chính là giết chết dám đối với ngươi nói nói thật , lừa gạt không rõ chân tướng .

Cái gì gọi là triều lưu? Đương một khổng lồ quần thể đều thích, bọn họ yêu thích tự nhiên mà vậy chính là triều lưu.

Đương trên màn ảnh lớn sáng lên hình ảnh, Matthew tin tưởng [ Tân Nguyệt ] sẽ giống như [ Twilight ] đệ nhất bộ như vậy, trở thành thanh thiếu niên các nam nữ trung triều lưu.

Dùng thử chiếu khi Sophia - Coppola đối với hắn lời đến nói,[ Tân Nguyệt ] là một bộ thích hợp ngày nghỉ bên trong xem điện ảnh, tình tiết rất mộng ảo, hình ảnh rất ý dâm, cảm tình rất lãng mạn, đối bạch rất trực tiếp, yêu tự quải bên miệng, nghe nhiều liền sẽ để người cho rằng ta yêu ngươi là ta x ngươi.

Chính cái gọi là cái gì niên kỉ làm gì sự tình, thiếu nam thiếu nữ cùng thanh niên các nam nữ tiền là dễ kiếm nhất .

Này niên kỉ người xem vẫn là đầy đầu ảo tưởng , chủ nghĩa lãng mạn hư vô , tóm lại rất dễ dàng liền đạt tới cao trào , lại rất dễ dàng liền rơi vào thung lũng, sóng này nối gót sóng kia rất là tự high.

Lúc này nhìn như vậy một hồi dùng đầu ngón chân liền có thể nghĩ đến kết cục điện ảnh, bất quá là muốn cái kia ý dâm cùng high quá trình đi.

Xinh đẹp chân dài tóc dài thiếu nữ cùng ăn chay quỷ hút máu yêu nhau , đáng tiếc ăn chay quỷ hút máu gia nhân còn có cai không xong huân tinh , ăn chay quỷ hút máu cảm giác chỉ có vĩnh cửu rời đi mới có thể khiến thiếu nữ thuận lợi bình an lớn lên, hắn cảm giác đây chính là yêu, vì thế hơn một trăm tuổi tình thánh quỷ hút máu xoay người đi, thiếu nữ lập tức liền hư vô tuyệt vọng, trà không nhớ cơm không nghĩ, muốn chờ quỷ hút máu trở về, vì thế làm rất nhiều điên cuồng sự tình......

[ Tân Nguyệt ] tiếp tục [ hoàng hôn ] tốt đẹp truyền thống, bị đánh gãy cảnh hôn, dùng nghe không hiểu ngôn ngữ nói “Ta yêu ngươi”, buồn nôn đến cực điểm lời kịch......

Này mấy đã tại năm trước bị chứng minh qua, xác thật là có thể hữu hiệu đả động mục tiêu người xem lợi khí.

Matthew đối với này series có rõ ràng hạch tâm lý niệm,[ Twilight ] series giảng thuật không phải khổ tình bi kịch không phải nói dối chiến tranh không phải âm u nhân tính, mà là Quỳnh Dao dường như yêu đến chết yêu đến lão yêu đến vĩnh sinh thông tục cảm tình cố sự, loại này có lẽ sớm không ai tin tưởng này chân thật tồn tại thậm chí sẽ cười nhạo sẽ khinh bỉ “Ngây thơ” Cảm tình.

Cho nên đương [ Twilight ] khiến này cảm tình phủ thêm hiện đại hoá ma huyễn áo khoác lại xuất hiện khi, rất nhiều kinh lịch qua mấy lần cảm tình quan hệ, lại vẫn tại tìm kiếm vẫn tại chờ đợi thậm chí đã buông tay nhân, sẽ lựa chọn tại hai giờ thời gian bên trong đi tin tưởng đi ảo tưởng đi mê luyến, chỉ vì loại này ngọt nị cảm tình thật sự rất mê người .

Tuổi tương đối lớn nhân sẽ bị này ngọt nị hầu đến tưởng phun, thiếu nam thiếu nữ cùng thanh niên nam nhân lại mùi ngon.

Ny Ny ngồi ở hàng thứ ba, toàn bộ hành trình đều tại chăm chú xem này bộ [ Tân Nguyệt ], tuy rằng tuổi không lớn, nhưng loại này điện ảnh sớm không phải nàng đồ ăn .

Bất quá, này tia hào gây trở ngại không đến nàng rất chăm chú rất cẩn thận xem, giống như loại này thoạt nhìn thấp cấp ngây thơ phim có thể đại lấy được thành công, nam nữ nhân vật chính nháy mắt hồng đến phát tím, khẳng định có này đạo lý.

Ban sơ, nàng cho rằng [ Twilight ] thụ chúng quần thể là đương kim vị thành niên thiếu nữ, nhưng mà đi vào phòng chiếu phim cẩn thận quan sát sau, lúc này mới phát hiện thực ra đại đa số người xem đều là 20-30 tuổi nữ tính, các nàng thành quần kết đội hoặc là kéo lên nam tính đồng bạn, đương nhiên còn có một ít có đôi có cặp hoặc độc thân trưởng thành nam tính.

Này cũng không khó lý giải phim trung nam tính các nhân vật không phải bán mặt chính là tại bán thịt .

Đạo diễn cùng sản xuất phương thật biết rõ thị trường cần a.

Chỉ là thị trường cần, không hẳn là từng cái người xem đồ ăn, tỷ như nàng liền không như thế nào thích.

Nói này mấy người nước ngoài là không kinh lịch qua Quỳnh a di tẩy lễ, bằng không [ Twilight ] tẩy lễ làm sao có khả năng hỏa lên?

Liền [ Tân Nguyệt ] này lời kịch, này kịch tình thật là tục đến không thể lại tục ! đặc biệt là cái kia tiểu bạch kiểm nam một phen nói đem nữ chính cưỡng chế di dời , sau đó nghe nói nữ chính khả năng chết liền muốn đi tự sát, cuối cùng phát hiện nữ chính đến tìm hắn sẽ chết như vậy nói: Ta yêu ngươi chết mất a, ta không ly khai ngươi a, ta về sau lại cũng không rời đi ngươi a......

Đây thật là so Quỳnh a di hoàn tục đến lạn, không thể lại tục .

Sau đó nam chủ còn sẽ phi thường nb dưới thái dương mặt phát ra chói mắt quang mang, này thiết lập thật sự là rất quỷ dị.

Khả năng là mấy ngày này cùng Matthew làm rất kịch liệt quan hệ, Ny Ny không tự giác liền sẽ tưởng thiên, nam chủ cởi quần áo về sau hay không sẽ có một căn nhưng co duỗi lóe sáng bổng?

Quỳnh a di nhất đại tinh túy muốn tử không sống, ngươi muốn tử, vậy ngươi nhất định không thể chết, điểm ấy người Mĩ học được , kịch tình không ngừng vây quanh ngươi chết bất tử rối rắm đến rối rắm quá khứ.

Nhưng người Mĩ rõ ràng không có nắm giữ Quỳnh a di một khác đại tinh túy, đó chính là “Cùng diêu”: Muốn giống Mã Sư Vương như vậy bắt lấy một nữ nhân liền phát điên như vậy cùng diêu, hai tay đều phải trảo, hai tay đều phải cứng rắn, đồng thời trong miệng muốn phát ra ăn sữa bạo phá âm, như vậy mới có trùng kích lực.

Rất đáng tiếc là, tại Mĩ quốc điện ảnh bên trong, nếu xuất hiện nam chính phát điên như vậy hai tay bắt lấy nữ chính hơn nữa vẫn không buông cảnh tượng, bình thường đều là trảo nữ chính bộ ngực hoặc là mông.

Đương nhiên, nếu Mã Sư Vương đến Hollywood phát triển diễn trảo ngực trảo mông phiến, vẫn là đáng giá chờ mong .

Nói Quỳnh a di tại Mĩ quốc phục chế một chút hay không sẽ đại hỏa? Nếu lấy Quỳnh a di kịch tình chụp vào mĩ thức vỏ ngoài, có thể hay không đảo điên Hollywood thanh thiếu niên phim tình cảm?

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 814: Box Office Dọa Người

Hollywood thương nghiệp điện ảnh thậm chí toàn thế giới thương nghiệp điện ảnh, trong đó có một mê chi phân loại, phim bản thân danh tiếng cực kém, từ truyền thông đến bình luận điện ảnh nhân lại đến fan điện ảnh, tất cả đều cho rằng là phim dở, cho dù là diễn viên chính người xem quần thể, sau khi xem xong đại bộ phận nhân cũng hiểu được không thế nào , tỷ lệ chỗ ngồi lại cao đến thần kỳ.

Tỷ như thế kỷ trước chín mươi niên đại Blair Witch Project, so với hiện tại năm [ Transformers 2], tỷ như Matthew hai năm trước diễn viên chính [ Hancock ], tất cả đều là trong đó điển hình.

Cho dù là mấy lần quan khán lặp lại cống hiến box office nhân, thực ra cũng cho rằng phim bản thân không thế nào .

Nhưng phim chính là đắt khách.

[ Twilight ] series không thể nghi ngờ cũng sẽ trở thành này loại hình đại biểu.

Bán vé trang web Fandango người phụ trách Rick - Battler sớm ở [ Twilight 2: New Moon ] phát hành phía trước liền tỏ vẻ:“Đối với phần đông fan điện ảnh đến nói,[ Tân Nguyệt ] hiển nhiên là bọn họ chờ mong nhất điện ảnh thịnh sự.”

Đệ nhất bộ ảnh hưởng, nguyên tác nhiệt bán, cực kỳ có mục đích tính tuyên phát, này mấy đều khiến [ Tân Nguyệt ] sáng tạo làm người ta trố mắt nhận được hoan nghênh độ.

Này bộ sản xuất phí tổn bất quá 5000 vạn dollar trở lên trung đẳng như vậy quy mô chế tác, từ lễ công chiếu lần đầu bắt đầu trước khiến cho nhân điên cuồng.

Thanh thiếu niên fan điện ảnh tại điên cuồng, Hollywood nghiệp nội điên cuồng, thậm chí ngay cả Matthew này nhìn quen đại trường hợp nhân cũng có chút điên cuồng.

Bởi vì box office con số rất kinh người .

Lễ công chiếu lần đầu vừa kết thúc, Matthew lấy đến [ Tân Nguyệt ] mới nhất Bắc Mĩ đặt mua thống kê, tiếp cận 5100 vạn dollar tuần đầu box office đặt mua, khiến [ Tân Nguyệt ] thoải mái siêu việt Dark Knight,[ Harry Potter cùng hỗn huyết vương tử ] cùng [ Fast and Furious 4], đi lên có kỉ lục tới nay Bắc Mĩ box office đặt mua đệ nhất bảo tọa.

Fandango trang web đối đặt mua [ Tân Nguyệt ] vé xem phim 2000 danh netizen tiến hành điều tra, trong đó 98% nhân tỏ vẻ [ Tân Nguyệt ] trailer cùng các nhân vật nhìn qua so [ hoàng hôn ] cường; 72% nhân tỏ vẻ kế hoạch cùng ba năm hảo hữu cùng đi rạp chiếu phim quan khán; 52% nhân tỏ vẻ bọn họ hướng tới quỷ hút máu; 10% nhân tính toán sẽ trang điểm thành “Hoàng hôn” Series trung nhân vật đi rạp chiếu phim.

Matthew nhìn thấy này phân số liệu, lớn nhất cảm thụ vẫn là [ Twilight ] series thành công cùng quỷ hút máu áo khoác chặt chẽ tương liên, này dung tục tình yêu cố sự, nếu không phải lấy quỷ hút máu áo khoác một lần nữa tiến hành đóng gói, hiệu quả tuyệt đối không có hiện tại như vậy hảo.

Quỷ hút máu văn hóa tại Tây phương xác thật xâm nhập nhân tâm.

Tuy rằng Matthew có nhất định tâm lý chuẩn, cảm giác [ Tân Nguyệt ] cuối tuần đầu box office bảo thủ tính toán cũng sẽ có 9000 vạn dollar, nhưng đương trận đầu box office thống kê ra lô sau, vẫn là có điểm giật mình, có điểm điên cuồng.

Bởi vì 2750 vạn dollar này một con số có thể khiến chẳng sợ lại trấn định người đều khiếp sợ !

Phía trước trận đầu box office kỉ lục thuộc về giữa tháng bảy phát hành [ Harry Potter cùng hỗn huyết vương tử ], chính xác thống kê là 2207 vạn dollar !

[ Harry Potter ] series dùng ước chừng ngũ bộ phim, từ 2000 năm đến hiện tại tiếp cận mười năm mới tích cóp đại lượng fan.

Nhưng vỏn vẹn bốn tháng sau,[ Twilight: New Moon ] liền đem này một ghi lại đề cao 500 vạn dollar trở lên !

Bắc Mĩ box office các nhà phân tích phổ biến mong muốn,[ Tân Nguyệt ]3 thiên cuối tuần box office rất có khả năng tại 1 ức dollar trên đây.Hollywood.com quan điểm là, cự đại fan group sử [ hoàng hôn ] nhiệt độ từ năm trước kéo dài đến [ Tân Nguyệt ] phát hành, phấn ti xem ảnh nhiệt tình rất có khả năng sử [ Tân Nguyệt ] lại sáng kỳ tích, trở thành năm nay Bắc Mĩ cuối tuần đầu box office lớn nhất người thắng.

So với trên phòng bán vé kịch liệt kéo lên,[ Tân Nguyệt ] danh tiếng lại tại lấy Hollywood đại bán điện ảnh phía trước sở không thấy tốc độ nhanh chóng nát mất.

Trừ phấn ti ngoài, từ truyền thông đến người xem lại đến bình luận điện ảnh nhân, danh tiếng đều sai đến mức khiến người giận sôi.

Này bộ phim tao ngộ bình luận điện ảnh nhân hòa fan điện ảnh song trọng chỉ trích. Ở trên IMDb, trước mắt tiếp cận hai vạn danh người sử dụng chia đều chấm điểm là 4.5, Rotten Tomatoes trang web mới mẻ độ chỉ có đáng thương 29%, truyền thông phương diện bốn mươi ba gia truyền thông tổng cho điểm C-,Cinema Score cụm rạp người xem cho điểm cũng chỉ có đáng thương C.

Nổi tiếng bình luận điện ảnh nhân Roger Ebert chỉ cấp [ Tân Nguyệt ] đánh ra một ngôi sao đánh giá, ngang hàng “Phim trung nhân vật thật hẳn là bị bắt, thật không biết bọn họ tại kia lắc lư cái gì, xem xét này bộ phim quá trình tựa như chậm rì rì mở ra máy kéo tại hành tẩu.”

Một khác danh bình luận điện ảnh nhân James - Berardinelli tắc nói:“Phim chất lượng thấp kém, tình tiết phân tán, đối bạch cùng biểu diễn cũng thập phần không xong.”

Còn có bình luận điện ảnh nhân tỏ vẻ,“[ Tân Nguyệt ] suy yếu quỷ hút máu nguyên tố, để người hưng phấn không nổi.”

Về phần fan điện ảnh đánh giá, phàm là tuổi hơi lớn điểm nam tính người xem, từ rạp chiếu phim bên trong lưu lại đều không là lời hay.

Có một vị [ hoàng hôn ] tiểu thuyết trung thực độc giả xưng,“Làm một vị trưởng thành nam tính, ta đọc qua [ hoàng hôn ] toàn bộ tiểu thuyết, ta cảm giác thư vẫn là càng thú vị chút. Mà [ Tân Nguyệt ] trung diễn viên biểu diễn tương đương cương ngạnh, khiến người vật nhân vật mất đi vốn có lực hấp dẫn, này không thể không nói là nhất đại tiếc nuối.”

Càng có cực đoan nam tính fan điện ảnh tỏ vẻ:“Ta cảm giác [ Tân Nguyệt ] tựa như một đống ‘Nóng hôi hổi’ đại tiện, không có điểm sáng, một điểm cũng không có, ta tình nguyện bị thương kích cũng không tưởng lại nhìn .”

Càng nhiều nhân tỏ vẻ phim đệ nhất bộ liền đủ không xong , nhưng đệ nhị bộ so đệ nhất bộ còn lạn.

Bất quá cũng có xác thực thống kê cho thấy, tại một đặc thù người xem toàn thể điều tra trung,[ nguyệt thực ] thắng được cao phân, đó chính là thắng được nữ người xem ưu ái !

Vô số nữ tính người xem tỏ vẻ đối phim rất vừa lòng, cũng đã bắt đầu chờ mong đệ tam bộ phát hành.

Ai đều không thể xem nhẹ nữ tính fan điện ảnh lực lượng.

Một nam một nữ tưởng hẹn xem phim, tuyệt đại bộ phận dưới tình huống, cụ thể nhìn cái gì cơ bản đều là do nữ tính đến quyết định, đặc biệt là tuổi trẻ nam nữ.

Đối mặt phần đông phản đối đánh giá,[ Tân Nguyệt ] cũng có chính mình ưu thế, Matthew sách lược là lấy bất biến ứng vạn biến, phim xem ảnh chủ lực là thanh thiếu niên, mà này tuổi trẻ người xem cũng không như thế nào để ý bình luận.

Empire tạp chí trữ tình tính lời bình có thể đại biểu yêu thích này bộ phim fan điện ảnh tiếng lòng -- nếu ngươi có thể dung nhập phim tình yêu bên trong, như vậy ngươi sẽ cười, ngươi sẽ khóc, ngươi sẽ hoa mắt thần mê.

Không có thị trường điều tra, liền không có phát ngôn quyền, Matthew cùng Walt Disney sớm liền tiến hành qua liên hợp điều tra, phi thường xác định một sự kiện,[ Twilight ] series 90% thậm chí càng nhiều thụ chúng, vừa vặn là 90 sau.

Càng trọng yếu hơn là,[ Tân Nguyệt ] là một bộ tục tập, một bộ đại bán điện ảnh tục tập.

Hollywood trình diễn qua quá nhiều một đêm thành danh bạo kiếm thần thoại, khiến nếm đến ngon ngọt các nhà sản xuất bắt đầu tục viết thiên chương, mới có Spiderman trọng xuất giang hồ, Batman ngao du bầu trời đêm, siêu nhân lại lần nữa trở về......

Đại chế tác điện ảnh vĩnh viễn là bán lấy tiền thương phẩm, người sản xuất vĩnh viễn là trục lợi động vật, khán giả còn lại là khẳng khái Thượng Đế, khiến trong túi cuồn cuộn không ngừng kim tệ biến thành cụm rạp bên trong khủng bố box office con số. Mà hôm nay,[ Tân Nguyệt ] rốt cuộc đến, nó rút đi đệ nhất bộ câu nệ ngây ngô hắc mã tư thái, chủ yếu trở thành này lễ Tạ ơn lịch phát hành phần đông rạp chiếu phim chờ mong thật lâu sau kia khỏa diêu tiền đại thụ.

[ Tân Nguyệt ] không phải không có đối thủ cạnh tranh, này cuối tuần, còn có hai bộ đại quy mô mở màn điện ảnh công chiếu, phân biệt là Sandra? Bullock kiếm chỉ Oscar [ nhược điểm ] cùng Sony 3D phim hoạt hình [51 hào tinh cầu ].

Tại đây hai vị đối thủ cạnh tranh trước mặt, căn bản không tất yếu lại tại tuyên truyền trung đàm luận [ Twilight ] là cái gì.

Từ [ Twilight ] đệ nhất bộ phim phát hành sau, Mĩ quốc các tiệm sách lớn lão bản không có gì không đối Matthew mang ơn, lượng bán không hẳn là phẩm chất cam đoan, lại nhất định là đón ý nói hùa xã hội nào đó nhu cầu, loại này nhu cầu theo sau lấy một loại khác phương thức phản ánh đến thị trường thượng, liền là điện ảnh phòng vé.

Điện ảnh cùng sách báo tại trải qua có tăng có giảm tuế nguyệt sau, đã sinh ra nào đó hỗ trợ hiệp đồng hiệu ứng, đây cũng là vì sao dễ bán thư nhiều lần bị chế tác thành điện ảnh, hoặc là bộ sách làm điện ảnh diễn sinh phẩm tiếp tục nhiệt bán nguyên nhân căn bản .

Nếu nói [ Harry Potter ] series tiêu phí hạch tâm nhắm ngay thiên chân xán mạn hài đồng tập thể, như vậy [ Twilight ] vô hạn ủng hộ liền là tuổi dậy thì thanh xuân thiếu niên, thuần yêu đề tài sách báo cùng điện ảnh, đúng là các thiếu niên thiếu nữ tốt nhất tình cảm sách giáo khoa, đến mối tình đầu niên kỉ, từng cái hoài xuân thiếu nữ đều sẽ vi như thế lãng mạn cố sự sở động dung.

Cho nên,[ Twilight 2: New Moon ] ngày đầu box office liền khai sáng một tân kỉ lục.

Bắc Mĩ điện ảnh thị trường đan ngày box office kỉ lục do Dark Knight sở bảo trì, Christopher - Nolan này bộ tràn ngập chủ nghĩa hiện thực siêu cấp anh hùng điện ảnh, cơ hồ là box office cùng danh tiếng song song đại bạo kiểu mẫu.

Nhưng một bộ từ chuyên nghiệp đến người xem đều danh tiếng nát phim, lại đánh vỡ Dark Knight sáng tạo kỉ lục.

Phim dở cùng cao box office hỗ trợ lẫn nhau kỳ tích, Hollywood chứng kiến qua quá nhiều.

[ Twilight 2: New Moon ] tại 4024 gia rạp chiếu phim mở màn, thành tích không phụ Matthew sở vọng, ngày đầu liền khai ra 7770 vạn thành tích, con số này lập tức đánh vỡ nguyên bản do Dark Knight sở bảo trì 6717 vạn, vấn đỉnh ngày đầu box office quán quân.

Đến thứ bảy cùng chủ nhật, tuy rằng bởi vì danh tiếng cùng phấn ti tiêu hao quan hệ, phim đan ngày box office xuất hiện cự đại trượt, này hai ngày vẫn là có 4250 vạn dollar cùng 3160 vạn dollar tiến trướng.

Cuối tuần đầu ba ngày,[ Twilight 2: New Moon ] vỏn vẹn tại Bắc Mĩ một vùng, liền khai ra làm cho người ta sợ hãi 1 ức 5180 vạn dollar box office, đan quán box office vượt qua 3 vạn 7000 dollar !

Con số này ý nghĩa [ Tân Nguyệt ] đạt được N box office ghi lại:2009 năm đến nay tuần đầu box office đệ nhất vị; Sử đứng đầu ngày box office mở màn đệ nhất vị; Sử thượng đan ngày box office đệ nhất vị; Sử thượng nhanh nhất đạt tới 1 ức box office điện ảnh.

Mặt khác,[ Tân Nguyệt ] cũng là toàn bộ cuối tuần đầu lịch sử box office bảng tiền hai mươi trung, đầu tư thấp nhất điện ảnh.

Không cần suy nghĩ nhiều, Matthew cũng biết, này bộ phim ở trên phòng bán vé sở lấy được cự đại thành công, tại trong thời gian rất lâu đều sẽ trở thành tiểu thuyết fan sách, điện ảnh fan điện ảnh, truyền thông công tác giả, marketing học giảng sư đợi đã (vân vân) đủ loại người sở nói chuyện say sưa đề tài.

Nhớ ngày đó, này series liên bản quyền đều bán không ra ngoài, tiểu thuyết cùng kịch bản tại Paramount ảnh nghiệp đợi hơn nửa năm đều không người để ý tới, kết quả ở trong tay hắn trở thành như thế lóa mắt tân tinh, nói vậy về sau truyền thông cùng trong giới mặc kệ như thế nào miêu tả, về hắn ánh mắt đều sẽ trở thành tỉ mỉ ghi lại đề tài câu chuyện.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 815: Người Chấp Hành

New York Manhattan tập trung toàn thế giới một số lớn nổi tiếng công ty, thậm chí một ít giải trí công ty tổng bộ, cũng thiết lập tại này xưng là thế giới tài chính trung tâm địa phương, tỷ như do Marvel truyện tranh cải tổ mà thành Marvel giải trí, tỷ như rời đi Miramax sau Weinstein huynh đệ sáng tạo Weinstein ảnh nghiệp.

Một gian xa hoa trong văn phòng, mang kính mắt Bob - Weinstein chậm rãi lục lọi mới nhất văn kiện, đối diện Harvey - Weinstein im lặng ngồi ở trên ghế lão bản, trầm mặc không nói một lời, tựa hồ đang suy xét chuyện cực kỳ trọng yếu.

Như vậy im lặng bảo trì thời gian rất lâu, thẳng đến Bob - Weinstein chậm rãi khép lại văn kiện.

“Rất đáng sợ a.” Bob - Weinstein hướng lên trên đẩy dưới kính mắt,“Một bộ dung tục đến lạn tiểu thuyết, một lục đại công ty xem đều không xem hạng mục, tại Matthew - Horner trong tay lại biến thành vài ức dollar thuần sản xuất mỏ vàng.”

Harvey - Weinstein có chút trầm trọng gật đầu,“Không thể không thừa nhận, Matthew - Horner vận khí cùng ánh mắt thật sự rất không sai.”

Đâu chỉ là không sai? Bob - Weinstein lóe qua ý nghĩ này, lại không có nhiều lời.

Hắn biết Harvey đối Matthew - Horner rất có thành kiến, nói ra những lời này đến chỉ là đồ tăng một ít phiền não mà thôi.

Nói đến cùng, hắn chung quy là trốn ở Harvey - Weinstein sau lưng nam nhân, là Weinstein ảnh nghiệp nhị bả thủ.

Harvey - Weinstein ngón tay nhẹ nhàng điểm bàn, lại một lần nghĩ tới Insidious cái kia hạng mục, do Matthew - Horner liên tục thành công đầu tư phim, Insidious có phải hay không cũng sẽ giống [ Twilight ] series như vậy bùng nổ đâu?

Giống như khả năng tính phi thường lớn a.

Nếu là thật , hắn từ chính mình trong tay đoạt đi bao nhiêu tiền?

Còn có [ người Hobbit ] series......

Giờ khắc này, Harvey - Weinstein có loại đau lòng cảm giác.

“Đồng kỳ phát hành phim liền không thể tranh khẩu khí sao?” Hắn oán giận một câu.

Bob - Weinstein lắc lắc đầu, nói tiếp nói,“Sandra Bullock diễn viên chính [ nhược điểm ] là box office á quân, mức chỉ có 3000 vạn dollar nhiều một chút, danh tiếng cũng không tệ lắm, có lẽ có thể cùng [ Tân Nguyệt ] liều một chút trưởng tuyến;[51 hào tinh cầu ] chỉ có 1000 vạn dollar trở lên, này bộ 3d phim hoạt hình dài muốn lỗ vốn .”

Hắn thoáng chần chờ, vẫn là nói,“[ Tân Nguyệt ] cũng tại hải ngoại phạm vi lớn phát hành , hải ngoại box office tích lũy cũng vượt qua 1 ức 5000 vạn dollar .”

Harvey - Weinstein nhẹ nhàng gật đầu,“Nói cách khác mới một cuối tuần,[ Tân Nguyệt ] toàn cầu box office đã qua 3 ức dollar .”

Weinstein ảnh nghiệp thương nghiệp thành tích tốt nhất phim, cuối cùng box office cũng chính là như vậy.

Bob - Weinstein nghĩ nghĩ, nói,“Harvey, ngươi cảm giác chúng ta có thể cùng Matthew - Horner hợp tác sao?”

“Cùng Matthew - Horner hợp tác?” Harvey - Weinstein nheo mắt,“Ngươi suy nghĩ cái gì đâu, Bob !”

Hắn hừ lạnh một tiếng,“Ngươi cho rằng ta...... Sẽ cùng hắn hợp tác sao?”

Này khẩu khí đại biểu cho làm ra quyết định, bất quá Bob - Weinstein vẫn là nói,“Có lợi ích để lấy, liền tồn tại hợp tác cơ sở.”

Harvey - Weinstein nhìn hắn một cái, nói thẳng,“Ngươi rất ngây thơ.” Hắn ngón tay nhanh chóng gõ ghế dựa tay vịn,“Matthew - Horner cùng Disney cùng Warner Bros hợp tác nhiều năm, quan hệ cũng phi thường chặt chẽ, ngươi cho rằng hắn sẽ buông tay lục đại như vậy hợp tác mục tiêu, ngược lại cùng Weinstein ảnh nghiệp hợp tác sao?”

Bob - Weinstein thở dài,“Rất khó.” Hắn lại khuyên,“Nhưng tiếp xúc một chút tổng không phải chuyện xấu.”

Đối với Harvey - Weinstein cùng Matthew - Horner nửa năm trước kia vài phá sự, hắn vẫn là biết đến, Harvey làm việc tác phong càng ngày càng độc đoán cùng bá đạo , hợp tác mới phù hợp ích lợi cần a.

“Ân.” Harvey - Weinstein gật gật đầu,“Xác thật phải chú ý Matthew - Horner.”

Bob - Weinstein kỳ quái nhìn về phía Harvey - Weinstein, chẳng lẽ liền khinh địch như vậy bị chính mình nói động ? Đây không phải Harvey - Weinstein tính cách a.

Nhưng Harvey - Weinstein kế tiếp lời, lại chứng minh Harvey - Weinstein vẫn là cái kia Harvey - Weinstein,“Bob, để người theo dõi Matthew - Horner, hắn nhìn trúng tưởng lấy xuống hạng mục, chúng ta cũng có thể thử xem.”

“Harvey......” Bob - Weinstein nhắc nhở nói,“Này không tốt lắm đâu?”

Harvey - Weinstein nâng tay lên đến, trực tiếp ngắt lời nói,“Không cần nhiều lời, liền như vậy quyết định .”

Bob - Weinstein há miệng thở dốc, cuối cùng vọt tới bên miệng mà nói lại nuốt về trong bụng, Weinstein ảnh nghiệp chung quy là Harvey - Weinstein định đoạt.

Hắn này Harvey - Weinstein sau lưng nam nhân, chỉ là chấp hành giả mà thôi.

Tiếp thảo luận một hồi mặt khác công tác bên trên sự, Bob - Weinstein chủ động cáo từ ly khai Harvey - Weinstein văn phòng, đi ra ngoài xoay người đóng cửa thời điểm, lại nhìn Harvey - Weinstein liếc nhìn.

Hắn đi ở hành lang trung, bỗng nhiên nghĩ tới một vị bằng hữu nhắc nhở, quá mức chuyên quyền độc đoán khả năng sẽ chôn vùi một nhà công ty tương lai.

Vị kia bằng hữu nói được không phải không có đạo lý, xem xem Michael - Eisner đi, này một tay đem Disney tạo ra thành thương nghiệp đế quốc nhân, hậu kỳ cơ hồ phá đổ Disney.

Bob - Weinstein vừa đi vừa nghĩ tới bằng hữu từng nói lời, phía trước Miramax cùng hiện tại Weinstein ảnh nghiệp, có thể đứng tại Hollywood nhị tuyến công ty đầu mục trên vị trí, là bọn họ huynh đệ hai người gần ba mươi năm cộng đồng cố gắng cùng chân thành hợp tác kết quả, nhưng một người lại chỉ có thể sống ở một người khác bóng dáng trung......

Weinstein ảnh nghiệp lớn nhất cổ đông là Harvey, chân chính quyết sách giả là Harvey, nắm quyền vẫn là Harvey.

Cơ hồ sở hữu đại sự đều là Harvey một người định đoạt.

Mà hắn đâu? Harvey - Weinstein quyết sách chấp hành giả.

Nghĩ đến đây, Bob - Weinstein nhanh chóng ngừng lại, lý trí nói cho hắn, này mấy ý tưởng có điểm nguy hiểm, khả năng sẽ dao động công ty bình thường vận doanh.

Nhưng trở lại văn phòng, ngồi ở trên ghế, hắn căn bản vô tâm xử lý công tác, đầu không tự giác liền hướng có một số việc mặt trên phiêu.

Mau ba mươi năm , cho người đương phó thủ mau ba mươi năm a ! nhân sinh có thể có mấy cái ba mươi năm? Mắt thấy liền muốn già đi, vẫn là một bóng dáng......

Có thể chân chính quyết sách một nhà công ty quyền lực, là cái gì tư vị? Bob - Weinstein không có chân chính nhấm nháp qua.

Horner trang viên, Matthew tại phòng khách bên trong gặp được chính mình ngân sách hội người phụ trách Amanda.

“Phi Châu sự, cơ bản đều xử lý thỏa đáng .” Amanda kim sắc trung tóc ngắn phía dưới tinh xảo trên gương mặt, mang theo một ít uể oải,“Chúng ta đưa hướng Phi Châu vật tư cùng tiền tài, 90% dùng ở nên dùng địa phương.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, lấy lòng một câu,“Ngươi muốn theo chính mà nói, nói không chừng có thể trở thành thứ nhất nữ tổng thống.”

Amanda nhún nhún vai, mang theo một tia hoạt bát nói,“Đó là Hilary công tác đi?”

“Ngươi rất có theo chính tiềm lực.” Matthew thuận miệng nói đùa,“Cùng đám kia quan liêu nhóm giao tiếp, không phải ai đều có thể có ngươi như vậy công tác hiệu suất.”

Trên thế giới này bọn quan viên thực ra đều không sai biệt lắm, thiên hạ quạ đen ai cũng không thể so ai bạch.

Amanda gật gật đầu chính mình trán,“Thực ra ta cũng rất đau đầu.”

Matthew lại cho nàng đổ một tách trà, nói,“Ta cho ngươi nghỉ , tìm địa phương đi ra ngoài lữ hành hoặc là nghỉ phép đi.”

“Ta cũng tưởng a, nhưng là không thời gian.” Amanda lộ ra một bất đắc dĩ tươi cười,“Ta muốn hiệp trợ David - Ellison cùng Skydance ảnh nghiệp xử lý [ Fast and Furious 4] quyên tặng.”

Nàng nhẹ nhàng lười biếng duỗi eo, còn nói thêm,“Tính, không nói này mấy , vẫn là nói điểm khiến ngươi đau đầu sự đi.”

Matthew hảo kỳ nhìn về phía nàng,“Ta có thể có cái gì đau đầu sự?”

“Còn nhớ rõ chúng ta thương nghị sự sao?” Amanda thay Helen - Hermann như vậy bình thản giọng điệu,“Bob - Weinstein đứng ở bóng tối bên trong gần ba mươi năm, giống như có điểm nhàm chán .”

Nghe nói như thế, Matthew trầm mặc một hồi, tự hỏi vài phút, mới nói,“Không cần vội, đóng vững đánh chắc, loại sự tình này một khi sốt ruột, chỉ biết hoàn toàn ngược lại.”

Amanda mỉm cười,“Ngươi yên tâm, mục tiêu của chúng ta là một giới giải trí đại lão, thân gia ức vạn cấp, lại có cường đại xã hội lực ảnh hưởng nhân, nào có như vậy dễ đối phó.” Nàng thu hồi tươi cười,“Chúng ta cần thời gian cùng cơ hội.”

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Ngươi biết Ronan - Farrow sao?”

“Mấy tháng trước ngươi theo ta muốn qua hắn tư liệu.” Amanda hiển nhiên biết người kia là ai,“Tại New York, hắn có nhất định danh khí, học sinh thời đại là một thiên tài, hoặc là nói bị Woody Allen rõ ràng bức ra đến thiên tài.”

Matthew đại khái cùng Amanda nói một chút Ronan - Farrow sự,“Chúng ta đang đi ở một điều tràn ngập chính nghĩa trên đường.”

Amanda không có tại Horner trang viên nhiều đãi, nửa buổi chiều liền vội vàng ly khai, vừa đến nàng còn có công tác muốn xử lý, thứ hai Matthew cũng có sự muốn xử lý.

Tầng hai trong khách phòng, Ny Ny sớm thu thập hảo hành lý.

“Không cần lo lắng.” Matthew bình tĩnh đối với nàng nói,“Sau khi trở về, cuối cùng một vòng chọn lựa cầm ra ngươi tốt nhất biểu hiện, không cần trước tiên thả lỏng.”

Ny Ny minh bạch Matthew ý tứ, nói,“Ta sẽ không khiến ngươi thất vọng.”

Matthew thò tay sờ sờ nàng khuôn mặt,“Hết thảy thuận lợi mà nói, ngươi rất nhanh liền sẽ trở về.”

Lời này khiến Ny Ny nháy mắt nở rộ ra vô cùng xán lạn tươi cười, Matthew nhìn nhìn thời gian, trực tiếp ôm lấy nàng, đến một lần đặc biệt cáo biệt nghi thức.

[ Fast and Furious 5] Hoa kiều nữ tính nhân vật cuối cùng một vòng chọn lựa, cuối tuần liền sẽ tại thái bình bờ bên kia khai hỏa, liền cùng đại bộ phận tuyển tú như vậy, vòng chung kết còn chưa bắt đầu phía trước, thực ra quán quân liền không có hồi hộp.

Cùng lúc đó,[ Twilight 2: New Moon ] tiếp tục tại toàn cầu phạm vi bên trong chiếu phim, mới nhất một phần thống kê biểu hiện, này bộ phim tại nam tính người xem trung chia đều được điểm chỉ có 32 phân, nữ tính người xem chia đều chấm điểm lại cao tới 85 phân.

Này cũng từ trên trình độ nhất định thuyết minh Bắc Mĩ tuần đầu box office vì cái gì sẽ như vậy khủng bố.

Cuối tuần đầu qua đi sau,[ Twilight:2 Tân Nguyệt ] nghênh đón lễ Tạ ơn ngày nghỉ, càng nhiều tân phát hành phim chen vào rạp chiếu phim, muốn từ lúc này báo dày lịch phát hành trung phân một chén canh.

Matthew cùng Disney ảnh nghiệp lựa chọn lễ Tạ ơn tiền một cuối tuần phát hành, là vì lợi dụng lễ Tạ ơn lịch phát hành, nhưng cuối tuần đầu qua đi, làm so [ Transformers ] cùng siêu cấp anh hùng điện ảnh còn muốn mau tiêu điện ảnh,[ Tân Nguyệt ] thế trượt xuống biên độ có chút đại.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 816: Kiếm Bộn

Muốn nói Matthew đối [ Twilight: New Moon ] lớn nhất nghi ngờ, vẫn là này bộ phim box office xu thế, muốn cho lấy phụ nữ trẻ tuổi làm chủ yếu thụ chúng quần thể phim, có một khỏe mạnh ổn định hướng đi kia không có khả năng, nhưng vách núi nhảy cầu giảm mức độ cũng không phải hắn hi vọng nhìn thấy .

Điện ảnh dĩ nhiên phát hành, cơ hồ có thể dùng phim rác đến hình dung danh tiếng liền đặt ở nơi này, ánh sau danh tiếng marketing phương thức vừa không sáng suốt, cũng không hiện thực.

Muốn cho phim box office xu thế hơi chút vững vàng một ít, tuyên truyền ắt không thể thiếu.

Vô luận là Matthew số 13 phòng công tác bên này, vẫn là làm phát hành phương Disney ảnh nghiệp bên kia, đều đang tìm tân tuyên truyền vật liệu.

Một bộ phim trước lúc công chiếu sau, xuất hiện loạn thất bát tao trạng huống rất nhiều, có chút phi thường thích hợp lấy đến hâm nóng hấp dẫn nhãn cầu.

Có một số việc thậm chí làm được rất quá phận, ai cũng không cần đánh giá cao Hollywood đạo đức tiêu chuẩn, tiết tháo thứ này, không chỉ có Hollywood ngôi sao không tồn tại, Hollywood các đại công ty từ thành lập ban đầu liền vỡ đầy đất , rốt cuộc không nhặt lên đến qua.

Tỷ như mấy tuần trước tại Bắc Mĩ phát hành [2012], vì tranh thủ chú ý, hâm nóng tận thế tuyên truyền đều dẫn phát trình độ nhất định xã hội khủng hoảng.

Thứ hai,[ Tân Nguyệt ] thứ nhất ngày làm việc box office sụt 65%, báo thu 1110 vạn dollar, thứ ba hơi có bay lên, lấy 1180 vạn dollar kết thúc ngày đó chiếu phim.

Liền tại thứ ba buổi chiều, Matthew chiếm được hai tin tức.

“Ngươi xem xem đi.”

Thiên Sứ trù tính công ty trong văn phòng, Helen - Hermann đem hai phân văn kiện đẩy đến Matthew trước mặt,“Disney ảnh nghiệp bên kia truyền lại đây , ta cảm giác là hâm nóng hảo vật liệu.”

Matthew lấy lại đây, trước tiên mở ra mặt trên kia phân đơn giản lật xem một chút, không khỏi lắc lắc đầu, thở dài nói,“Fan ruột rất đáng sợ.”

Helen - Hermann hiếm thấy cười cười,“Thế giới lớn, người thế nào đều có.”

Matthew nghĩ nghĩ, hỏi,“Đây là chuyện lúc nào?”

“Trước thứ bảy.” Helen - Hermann nói đơn giản nói,“Disney ảnh nghiệp bí ẩn người đại lý đã lặng lẽ tiếp xúc danh nữ tử này, phỏng chừng hôm nay buổi tối hệ thống mạng hoặc là giải trí trong tin tức liền sẽ xuất hiện tương quan tin tức, ngày mai Los Angeles địa phương pháp viện liền sẽ thu đến tố tụng.”

Matthew lại xem qua đệ nhị phân, buông xuống văn kiện, nói,“Thông tri Elena - Boyar cùng mặt khác mấy cái hợp tác phương truyền thông, chúng ta cùng một đợt hâm nóng.”

Helen - Hermann đầu tiên là gật đầu, nói,“Cùng đệ nhị kiện cùng nhau đi.”

Matthew hơi trầm ngâm, hỏi,“Việc này rất phiền toái.”

“Đúng vậy.” Helen - Hermann đại khái có thể nhìn ra Matthew không thế nào coi trọng, nói,“Phim chiếu phim khi không thể loạn phách, này không chỉ là thường thức, cũng là pháp luật.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ngươi cùng Disney ảnh nghiệp còn có rạp chiếu phim bàn bạc xử lý đi.” Hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung nói,“Mặc kệ xử lý như thế nào, đều phải đến một đợt hâm nóng.”

“Biết.” Helen - Hermann lên tiếng.

Matthew lại cùng nàng thảo luận vài câu, rất nhanh liền ly khai.

Ngồi xe hồi Beverly Hills trên đường, hắn còn đang suy nghĩ này hai chuyện, hẳn là có tuyên truyền hâm nóng giá trị.

Hai chuyện đều không tính đại, bất quá thật muốn tuyên truyền ra, vẫn là rất có thú .

Đệ nhất kiện là Los Angeles một 27 tuổi nữ hài, bởi vì thứ bảy tuần trước cùng bạn trai cùng nhau quan khán [ Twilight: New Moon ] phát sinh chút không thoải mái, tính toán đem bạn trai cáo lên toà án.

Việc này không biết như thế nào truyền đến Disney bên kia, nữ tử nguyên bản chỉ là ngẫm lại, nhưng tại Disney nhân lặng lẽ cùng nàng tiếp xúc sau, đã diễn biến thành một hồi chân chính tố tụng án.

Đệ nhị kiện là Chicago một nữ hài tại phòng chiếu phim vỗ vài phút điện ảnh hình ảnh, sau đó rạp chiếu phim phương phát hiện, lập tức báo nguy bắt nàng.

Matthew cũng là lần đầu tiên nghe nói như vậy sự, đặc biệt là Helen - Hermann nói cho hắn, này nhìn như không chớp mắt việc nhỏ, trên thực tế đã xúc phạm pháp luật.

Nếu không bị người bắt đến, còn chưa tính, kết quả nhân tang đều lấy được, kia nữ hài mặt sau sẽ thực phiền toái.

Ở bên này đợi nhiều năm như vậy, Matthew đương nhiên biết bên này bản quyền bảo hộ chế độ tương đối hoàn thiện, đặc biệt là MPAA, trừ điện ảnh phân cấp ngoài, đả kích các loại đạo bản hành vi cũng là bọn họ mấy năm nay thủy chung chưa từng thả lỏng qua .

Từng, hắn cũng là đạo bản kẻ được lợi, hiện tại tuyệt đối là kiên định phản đạo bản chủ nghĩa giả.

Không có biện pháp, mông quyết định đầu vị trí.

Này hai chuyện từ vào lúc ban đêm liền bắt đầu ở trên internet truyền thông hâm nóng, ngày hôm sau càng là trở thành phần đông báo chí truyền thông cùng TV giải trí kênh đứng đầu tin tức.

“Nam tử nhân xem [ Twilight 2: New Moon ] khi chơi di động bị bạn gái cáo, đơn kiện yêu cầu bồi thường vé xem phim tiền !”

Rất nhiều truyền thông đều chi tiết đưa tin chuyện này.

“Los Angeles nữ hài Austen thứ bảy tuần trước cùng nàng bạn trai ước hội cùng nhau xem gần nhất đại nhiệt điện ảnh [ Twilight 2: New Moon ]. Tại xem ảnh quá trình bên trong, nàng bạn trai vẫn xem di động phát tin tức, không có hảo hảo xem điện ảnh, nàng cảm thấy chính mình cấp bạn trai mua vé xem phim bị lãng phí , bởi vậy hướng pháp viện đưa ra tố tụng, yêu cầu bạn trai bồi thường 8.5 dollar vé xem phim tiền......”

Này tin tức vừa ra, gợi ra không thiếu nữ netizen cộng minh.

Có nữ fan điện ảnh liền tại trên mạng xã hội đáp lại: Đừng có đình chỉ tố tụng, hắn dứt khoát trừng phạt đúng tội !

Cũng có nam fan điện ảnh làm ra đánh trả: Năm trước thêm năm nay bồi bạn gái nhìn hai bộ [ Twilight ], ta tại rạp chiếu phim chơi tiếp cận bốn giờ di động, cảm tạ bạn gái không cáo chi ân.

Này giải trí tối thượng gia tin tức hỗ động thời đại, có người hỗ động rất nhiều đề tài mới có thể sao càng nhiệt.

So sánh này tranh thủ nhãn cầu, đậu công chúng vui vẻ hâm nóng, một khác điều tin tức tắc muốn đứng đắn nhiều, hơn nữa không chỉ là giải trí truyền thông, còn nhiều xã hội tình hình chính trị đương thời truyền thông đều tại đưa tin.

“Chicago hai mươi hai tuổi nữ hài chụp lén [ Twilight 2: New Moon ], năm phút đồng hồ video khả năng dẫn đến tối cao ba năm giam cầm !”

Đây cũng là Matthew từ Helen - Hermann chỗ đó nhìn thấy chuyện thứ hai, về bản quyền.

Thượng chủ nhật buổi tối, gọi là Samantha nữ hài tại Chicago rạp chiếu phim sử dụng cầm trong tay DV máy quay phim quay chụp năm phút đồng hồ [ Tân Nguyệt ] hình ảnh, trực tiếp bị rạp chiếu phim báo nguy bắt giữ, bởi rạp chiếu phim quản lý kiên trì đưa ra khống cáo,MPAA sau khi biết được cũng dính líu một cước, Samantha bị cảnh sát mang đi câu lưu hai ngày, thẳng đến ngày hôm qua tạm thời nộp tiền bảo lãnh.

Bất quá sự tình còn không có hoàn, tuy rằng nữ hài công bố chỉ là cấp bằng hữu chụp một đoạn xem như quà sinh nhật vật liệu, nhưng MPAA ở phương diện này phi thường cường thế, nàng gặp phải “Trái pháp luật sử dụng điện ảnh vật liệu” 4 cấp hình tội lên án, tối cao có thể bị phán 3 năm giam cầm.

Này bản tin tức gợi ra rộng khắp tính chú ý, xã hội phản ứng cũng rất mãnh liệt.

Mọi người đều biết, mạng internet đạo bản điện ảnh, loại này tại rạp chiếu phim sử dụng loại nhỏ máy quay phim quay chụp thương bản khó có thể trị tận gốc, cho dù là tại Bắc Mĩ loại địa phương này, chỉ cần phim công chiếu, bất quá hai ba ngày, mạng internet liền có thể tìm đến thương bản.

MPAA làm hành nghiệp hiệp hội, luôn luôn đều không là bài trí, ở phương diện này một khi bị nhìn chằm chằm, liền sẽ cắn không buông.

Này mấy thông thường tuyên truyền ngoài tin tức, bao nhiêu đều hấp dẫn càng nhiều người chú ý.

Bởi vì thứ năm lễ Tạ ơn ngày nghỉ bắt đầu, từ thứ tư buổi tối bắt đầu,[ Tân Nguyệt ] box office bày biện ra cực tốc bắn ngược xu thế.

2009 năm lễ Tạ ơn ngày nghỉ cũng chính thức kéo ra đại mạc, tuần này phạm vi lớn tân phát hành phim trung, có một bộ có thể nói tinh quang rạng rỡ, tập hợp trong giới phần đông đại bài.

Do Weinstein ảnh nghiệp chế tác phát hành, Daniel - Day-Lewis, Nicole Kidman, Penelope - Cruz, Marion - Cotillard, Sophia - Roland, Judy - Dench, Kate - Hudson cùng Black Eyed Peas chủ xướng phi cơ biểu diễn,[ Chicago ] đạo diễn Rob - Marshall đạo diễn âm nhạc ca múa điện ảnh [ cửu ] cường thế phát hành.

Đây là một bộ cường hành tỉnh lại học viện đám lão nhân thời đại hoàng kim ký ức kiểu cũ phim ca múa, do Broadway vũ đài kịch cải biên, là Weinstein ảnh nghiệp vi sắp bắt đầu mùa trao giải lượng thân đặt làm phim.

Hoài cựu, ca múa, cùng với các loại thời đại hoàng kim giọng.

Đối với điện ảnh học viện đám lão nhân kia đến nói, hiện tại Hollywood sớm biến chuyển từng ngày, trừ cầm giữ học viện mấu chốt vị trí, bọn họ sớm bị quên đi thậm chí đào thải, mà bọn họ huy hoàng nhất thời khắc, vừa vặn là cái gọi là Hoàng Kim niên đại.

Nhìn người trẻ tuổi ở trên đại màn ảnh gió nổi mây phun, các lão nhân gia khó tránh khỏi sẽ có ý tưởng, khó tránh khỏi sẽ nhớ tới chính mình huy hoàng nhất niên đại, vì thế cái kia thời đại liền biến thành Hoàng Kim niên đại, hoài niệm cái kia thời đại phim, cũng thuận lý thành chương trở thành bọn họ trong lòng hảo.

Nhân cuối cùng sẽ vô hạn tưởng nhớ chính mình tối huy hoàng thời khắc, ai đều không thể tránh cho.

Đẳng hôm nay tối hồng ngôi sao, đạo diễn, biên kịch cùng người sản xuất đem này mấy lão nhân ngao chết, tự thân ngao thành lão tư cách, niên đại này nói không chừng liền biến thành bạch kim thời đại.

Nhưng đối với tuyệt đại bộ phận người xem đến nói, Hoàng Kim niên đại đã không còn tồn tại, lại dùng lực đều là uổng công.

Dù cho [ cửu ] tập kết đủ nhiều ngôi sao, còn có dựa vào phim ca múa [ Chicago ] nhất cử thành danh Rob - Marshall đạo diễn, ngay cả nhất quán keo kiệt Weinstein ảnh nghiệp đều khai ra cao tới 8000 vạn dollar chế tác phí tổn, người xem lại một điểm đều không mua trướng.

Từ thứ năm lễ Tạ ơn ngày nghỉ bắt đầu, kế tiếp bốn ngày nghỉ ngơi, Weinstein ảnh nghiệp thành lập tới nay đầu tư lớn nhất này bộ [ cửu ], chỉ từ Bắc Mĩ lấy xuống 540 vạn dollar trở lên.

Như vậy box office con số đương nhiên uy hiếp không đến [ Twilight 2: New Moon ].

Cứ việc [ cửu ] đầu tư xa so [ Tân Nguyệt ] cao, song phương thị trường phản ứng lại hoàn toàn không ở một ngang nhau cấp thượng.

Dù cho người sau cuối tuần kế tiếp box office so sánh tuần đầu có cao tới 70% giảm mức độ, nhưng liên lễ Tạ ơn hai ngày nghỉ kỳ tính toán ở bên trong,[ Tân Nguyệt ] hào thủ 6920 vạn dollar.

Phát hành vỏn vẹn mười ngày, này bộ phim Bắc Mĩ box office thoải mái đột phá hai ức, tích lũy đạt tới 2 ức 4390 vạn dollar !

Hải ngoại phương diện,[ Tân Nguyệt ] xuất hiện ở càng nhiều hải ngoại thị trường bên trên, hải ngoại box office dĩ nhiên vượt qua 2 ức 5000 vạn dollar.

Tất cả mọi người biết, Matthew thông qua này series kiếm bộn .

Kiếm tiền, ai đều thực thích, cho nên Matthew gần nhất tâm tình đặc biệt hảo, còn cố ý tìm đến Nina - Dobrev, thưởng thức dưới thể dục nhịp điệu.

Đáng tiếc là, nổi danh sau Nina - Dobrev có điểm béo , cũng không chú ý luyện tập, động tác độ khó hệ số đường thẳng hạ xuống.

Lễ Tạ ơn vừa qua, Matthew tiếp đến đến từ Thái Bình Dương bờ bên kia một phần thử tính phi chính thức mời, đối phương thông qua Disney đại Trung Hoa khu xuyên qua nói đến, muốn cho đảm nhiệm một bình ủy hội chủ tịch.

[ này hai chuyện đều đến từ chân thật tin tức, trộm sợ là Twilight, một khác kiện là khác điện ảnh hâm nóng.]

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 817: Hung Trạch

“Bọn họ bên kia là ý gì?”

Thiên Sứ trù tính công ty trong văn phòng, Matthew nhìn đối diện Helen - Hermann hỏi,“Không phải gửi thư, mà là khiến Disney nhân truyền lời?”

Helen - Hermann hồi tưởng Disney phương diện truyền đến tin tức, nói,“Bọn họ đang tìm thích hợp giám khảo đoàn chủ tịch, mà ngươi là hậu tuyển nhân chi nhất.” Nàng hơi chút châm chước, còn nói thêm,“Bọn họ không biết chúng ta bên này thái độ, sở hữu trước tìm một người trung gian thử, như vậy tiến thối đều lưu đường sống.”

“Lần thứ nhất đô thành quốc tế liên hoan phim bình đoàn hội chủ tịch.” Matthew chậm rãi nói,“Ta không nghĩ tới, thế nhưng có người tìm ta đảm nhiệm liên hoan phim giám khảo đoàn chủ tịch.”

Disney đại Trung Hoa khu bên kia, ngày hôm qua vừa cấp Helen - Hermann phát đến tin tức, đối diện đang tại đem mỗi năm đô thành điện ảnh quý, chuyển biến thành A loại quốc tế liên hoan phim, hơn nữa sắp trù bị hoàn tất,2011 năm mùa xuân sẽ kéo ra đại mạc.

Helen - Hermann thẳng chỉ hạch tâm,“Bọn họ nhu cầu cấp bách muốn mở rộng trên quốc tế lực ảnh hưởng, ngươi có đầy đủ danh khí.”

Matthew đương nhiên biết điểm này, trên thế giới A loại liên hoan phim rất nhiều, nhưng tưởng trở thành lực ảnh hưởng lớn nhất một đám, cũng không phải một kiện dễ dàng sự.

Lần thứ nhất đô thành quốc tế liên hoan phim, hắn ngón tay nhẹ nhàng gõ sô pha tay vịn, nếu đối phương thông qua Disney đến thăm dò, nếu hắn cố ý mà nói, vô cùng có khả năng trở thành giám khảo hội chủ tịch.

Nhưng loại sự tình này lợi hại đâu?

Từng nghe nói qua này liên hoan phim, bất quá cũng chỉ là nghe nói trình độ, giống hắn loại này thích xem bỏng điện ảnh nhân, rất ít chú ý liên hoan phim sự.

Matthew tự hỏi một hồi, nói,“Từ khai thác bờ bên kia thị trường góc độ xem, giám khảo sẽ giống như có chút tác dụng.”

“Ta đề nghị không cần tiếp.” Helen - Hermann chậm rãi nói,“Này đối với chúng ta đến nói tệ lớn hơn lợi.”

“Nói nói xem.” Matthew nói.

Nếu Helen - Hermann nói như vậy, nàng khẳng định là lý giải qua.

Helen - Hermann giải thích nói,“Giống loại này quốc tế A loại liên hoan phim, cho dù là bảo thủ nhất Venice liên hoan phim, tuy rằng thương nghiệp hóa giao dịch có thể chiếm cứ liên hoan phim phần trăm bảy mươi trên đây nội dung, nhưng bình chọn giai đoạn không phải phim thương mại trận địa, cùng ngươi định vị không hợp.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, hoàn toàn tán thành Helen - Hermann thuyết pháp, muốn nói nhất thương nghiệp hóa đại hình điện ảnh giải thưởng, phi Oscar mạc chúc, Oscar đối với hắn cũng không có quá nhiều giúp ích.

“Còn có, này liên hoan phim có dày đặc quan phương bối cảnh.” Helen - Hermann nói hai danh tự, còn nói thêm,“Liên hoan phim 2011 năm mới sẽ cử hành, bất quá Disney bên kia phản hồi về đến tin tức, này liên hoan phim chỉnh thể nhạc dạo phi thường quan phương, không thích hợp chúng ta.”

Lời này cũng nhắc nhở Matthew, chính trị luôn luôn liền không có rời xa qua điện ảnh.

Helen - Hermann tiếp tục nói,“Ta biết ngươi đối bên kia văn hóa rất cảm thấy hứng thú, nhưng ma thành liên hoan phim đều so này liên hoan phim càng thích hợp.”

“Có đạo lý.” Matthew lại gật đầu.

“Đừng quên.” Helen - Hermann nhắc nhở nói,“Ngươi là phái tả.”

Nàng thoáng tự hỏi, còn nói thêm,“Nếu bọn họ chỉ là mời ngươi tham gia điện ảnh diễn đàn, ngươi có thể qua, giám khảo đoàn chủ tịch vẫn là tính.”

Matthew nghĩ nghĩ, thở dài, nói,“Rất nhiều sự, đều sẽ không tùy chúng ta ý chí chuyển dời.”

Helen - Hermann đẩy đẩy kính mắt,“Matthew, trên văn hóa ngươi có thể thích hợp thân cận bọn họ, trên chính trị nhất định phải rời xa bọn họ.”

Matthew nghe hiểu được lời này ý tứ, nhẹ giọng nói,“Ta minh bạch.”

Quan hải đồng học còn giống như hơi chút ôn hòa điểm, đẳng Twitter trị quốc vị kia lên đài, hai bên ở chung lên càng muốn chú ý, bất quá tương lai sự vẫn là tương lai lại nói.

Hơn nữa làm Hollywood phần đông phái tả trung một thành viên, về sau liền tính không nộ hận Twitter trị quốc vị kia, cũng muốn châm chọc khiêu khích vài câu.

Đây chính là Hollywood chính trị chính xác.

“Kia hảo.” Matthew làm ra quyết định,“Helen, ngươi tìm lý do đẩy đi.”

Helen - Hermann gật gật đầu đầu, còn nói thêm,“Ngươi xem có thể hay không như vậy, ta cho bọn họ phóng thích một tín hiệu, nếu bọn họ mời ngươi tham gia liên hoan phim trong lúc này điện ảnh diễn đàn, ngươi có thể rút thời gian đi qua.”

Liên lụy đến chính trị, Matthew liền đau đầu, dứt khoát nói,“Ngươi xem xử lý đi.”

Nói đại bộ phận liên hoan phim sau lưng đều có quan phương bóng dáng, nhưng kia dù sao cũng là Thái Bình Dương bờ bên kia.

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi khẽ lắc đầu, đừng nói Thái Bình Dương đối diện liên hoan phim , như là Cannes, Berlin cùng Venice tam đại liên hoan phim đều chưa như thế nào đi qua.

Có thời gian cũng có thể đi chuyển chuyển, đương nhiên không phải tham gia cái gì bình thưởng giai đoạn, mà là liên hoan phim thương nghiệp hoạt động, có lẽ có thể đào đến một bộ tiểu thành bản cao box office đại bán điện ảnh đâu?

Phóng nhãn thế giới các đại liên hoan phim, vô luận triển ánh hoặc bình thưởng lực ảnh hưởng có bao nhiêu lớn, đối với rất nhiều trong nghề nhân sĩ đến nói, thương nghiệp hoạt động mới là liên hoan phim hạch tâm nhất giai đoạn, Âu Châu tam đại điện ảnh vượt qua 70% nội dung, thực ra đều là điện ảnh mua bán.

Bất quá, muốn đào đến hảo phiến cũng không dễ dàng.

Khai phá thành thục cụm rạp phiến, phim thương mại tại hiện tại trên thị trường đều cung không đủ cầu, còn cần đi liên hoan phim bán bản quyền?

Tại Thiên Sứ trù tính công ty đợi không bao lâu, Matthew chuẩn bị cáo từ, rời đi thời điểm, Helen - Hermann tựa hồ nhớ tới cái gì, lại kêu lại hắn.

“Đúng, có chuyện thiếu chút nữa quên .” Nàng kéo ra ngăn kéo, từ giữa lấy ra một chuỗi chìa khóa,“Đây là ngươi tại Burbank tòa nhà kia chìa khóa, Alexandra - Daddario đặt ở nơi này .”

“Anna đánh cho ta qua điện thoại.” Matthew qua thu lên chìa khóa,“Là ta khiến nàng đem chìa khóa thả ngươi này .”

Helen - Hermann hảo kỳ hỏi,“Các ngươi không lai vãng ?”

Matthew trang hảo chìa khóa, nhún vai,“Rất lâu chưa thấy qua nàng .” Hắn không lại nhiều lời,“Ta đi trước, có chuyện đánh cho ta điện thoại.”

Đối với Alexandra - Daddario tình huống, hắn đại bộ phận tin tức đều là đến từ Amanda, vị này có thể hất lên sóng gió động trời nữ diễn viên, thực ra phát triển vẫn không thuận lợi, lộ càng chạy càng chật, trên cơ bản hạn định ở bình hoa, đặc biệt là một ít phim kinh dị bình hoa bên trên.

Trong đầu lóe qua Alexandra - Daddario bóng dáng, Matthew bỗng nhiên nghĩ tới đã lâu nhũ chấn, về sau có cơ hội lại đi thử xem?

Alexandra - Daddario tuy rằng cũng động qua dao, nhưng kia là tại trên mặt, không phải bộ ngực.

Thuần thiên nhiên có thể phát dục thành Alexandra - Daddario như vậy, thật sự rất không dễ dàng.

Giống như quá lớn mà nói bảo dưỡng cũng là vấn đề, rủ xuống quá lợi hại liền không hảo chơi, ngày sau có cơ hội mà nói, nhất định phải nhắc nhở Alexandra - Daddario, ngàn vạn muốn bảo dưỡng hảo.

Đây cũng là lại xuất diễn một ít điện ảnh nữ chính lớn nhất tiền vốn.

Không phải từng cái nữ diễn viên có thể ở quay chụp địa chấn màn ảnh khi, thuận tiện dẫn phát nhũ chấn.

Trở lại Horner trang viên, Matthew chuẩn bị liên hệ bất động sản trù tính, tính toán đem phòng ở cho thuê đi hoặc là bán đi, tổng không thể để không mỗi năm bạch giao bất động sản thuế, muỗi lại tiểu kia cũng là nhục.

Nhưng hắn cầm lấy điện thoại, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện.

Mấy ngày hôm trước cùng James Wan thông điện thoại thời điểm, James Wan đang tại tìm thích hợp quay chụp Insidious phòng ở, tốt nhất là có điểm đặc sắc, tỷ như hung trạch linh tinh .

Có vẻ này phòng ở thuê cấp Insidious kịch tổ cũng không sai?

Matthew chỉ là tự hỏi vài giây, liền sửa thành gọi cho James Wan điện thoại.

Thời gian rất ngắn, hắn đã nghĩ tới rất nhiều, Burbank bắc giao tòa nhà kia từng xảy ra giết người án, là danh phù kỳ thực hung trạch, hơn nữa là hắn này đại danh đỉnh đỉnh Hollywood cự tinh trụ qua hung trạch !

Việc này rất không phải bình thường, đợi tương lai phim phát hành, có thể hay không trở thành tuyên truyền hâm nóng phương diện vật liệu?

Đẳng James Wan chuyển được điện thoại, Matthew đơn giản nói với hắn một chút tòa nhà kia sự tình, James Wan lại hỏi điểm cụ thể tình huống liền ứng xuống dưới.

Sau đó, hai người liền hung trạch vấn đề lại làm một phen câu thông cùng trao đổi.

James Wan nói đẳng quay chụp thời điểm, diễn trò phải làm nguyên bộ, hắn sẽ tìm Thông Linh sư linh tinh nhân chuyên môn qua xem xem tòa nhà kia.

Matthew đối với này không có ý kiến, dù sao hắn lại không tin quỷ thần.

Lại nói, giống hắn như vậy vô chủ nghĩa tín ngưỡng giả, đối với những thứ này cũng không để ý, bằng không cũng sẽ không biết rõ từng xảy ra hung án, còn mua xuống tòa nhà kia.

Hắn nghĩ đến một vấn đề, Alexandra - Daddario ở nơi đó trụ thời gian dài như vậy, hay không sẽ nghĩ mà sợ?

Hẳn là không thể nào? Liền tính thực sự có thứ gì, lấy nàng có thể hất lên sóng gió động trời, vẫy vẫy ngực cũng liền đè chết ......

Thời gian chậm rãi tiến vào tháng mười hai,[ Hunger Games ] trù bị công tác toàn diện triển khai, kịch tổ các phía sau màn ngành nghề dần dần đúng chỗ, thử vai công tác toàn diện bắt đầu.

Có [ Twilight ] series đại lấy được thành công,[ Hunger Games ] nữ chính Katniss hấp dẫn phần đông chú ý.

Trong lúc nhất thời, Matthew xuất hiện địa phương, bao giờ cũng là không thiếu tây trang giày da người đại diện.

Ai đều biết, như vậy tuyệt đối nhân vật chính, chân chính quyền quyết định khẳng định là nắm tại Matthew trong tay.

Nguyên bản, Matthew còn suy xét qua khiến Gal - Gadot biểu diễn Katniss, hôm nay trực tiếp phủ quyết , Gal - Gadot lại chạy về Israel , phỏng chừng không đến [ Fast and Furious 5] kịch tổ tập kết sẽ không trở về, hơn nữa Gal - Gadot 1985 năm sinh ra, hiện tại đều nhanh 25 tuổi , tuy rằng mặt thực non, nhưng biểu diễn mười sáu mười bảy tuổi nữ hài nhân vật, thật một điểm thuyết phục lực cũng không có.

Nhân vật này diễn viên tuổi, tối cao không thể vượt qua hai mươi tuổi, càng tuổi trẻ càng tốt.

Xét thấy tuổi trẻ nữ diễn viên kỹ xảo biểu diễn cùng tâm lý tố chất phương diện vấn đề, chừng mười tám tuổi thực ra là thích hợp nhất .

Hollywood 90 sau nữ diễn viên có đặc biệt thích hợp sao?

Matthew suy nghĩ nửa ngày đều tưởng không ra đến, muốn hay không khiến Emma - Watson đến thử xem? Giống như phiêu lưu có chút lớn, chung quy nàng hiện tại là Hermione - Granger, biểu diễn một cái khác series căn bản không thể thoát khỏi điểm này.

Lily - Collins tuổi ngược lại là còn có thể, vấn đề là diện mạo rất ngọt một ít.

Vẫn là trước thả ra tin tức, kịch tổ thống kê ra cụ thể danh sách nói sau đi, thật sự không được mà nói, không phải còn có sữa bò nữ sao? Dù sao phía trước đi tham ban Theron thời điểm gặp qua nàng, liên hệ cũng không khó.

Tháng mười hai đến, cũng ý nghĩa Hollywood mùa trao giải bắt đầu, rất nhiều người đang vì này mùa trao giải bôn ba, còn có chút người đã bắt đầu vi sau mùa trao giải làm chuẩn bị .

Rachel - Weisz vì kế tiếp mùa trao giải, chuyên môn đến đăng môn bái phỏng.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 818: Sôi Trào Cừu Hận Chi Hỏa

Im lặng phòng khách bên trong, Rachel - Weisz chau mày, bưng lấy một ly cà phê, đang suy xét nên nói như thế nào.

Matthew xem nàng đang suy nghĩ sự tình gì, cũng không mở miệng, im lặng đợi lên.

Rachel - Weisz vì sao tìm lên cửa đến, không cần đoán cũng biết, việc này mặc dù có chút phiền toái, nhưng hắn sớm liền quyết định muốn thò tay .

Chung quy tại hắn khởi bước thời điểm, Rachel - Weisz giúp qua hắn.

Giống hắn người như thế, xa xa làm không được có ân tất trả, nhưng người từng giúp qua hắn, tìm hắn tìm kiếm giúp mà nói, chỉ cần tại hắn năng lực trong phạm vi, hắn sẽ xem tình huống hỗ trợ.

Matthew rất rõ ràng, tại rất nhiều người trong mắt, hắn là nhân tra, lại là có nguyên tắc có điểm mấu chốt nhân tra.

Huống chi, Rachel - Weisz muốn đối phó người là Natalie - Portman, một từng khiến hắn trúng phải độc Matilda, hôm nay lại trở tay bán qua hắn vài lần nhân.

Tuy rằng cùng Natalie - Portman ở mặt ngoài quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng có cơ hội đào hố mà nói, Matthew sẽ không chút do dự đem Natalie - Portman chôn.

Từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia thích, cũng không ý nghĩa tại Los Angeles cùng Hollywood vô hạn thoái nhượng.

Bằng không, hắn sớm liền đi cứu vãn Nicolas Cage .

Cage đại thúc tài vụ hỏng bét, hai năm nay quay chụp điện ảnh càng ngày càng nát, nghe nói gần nhất lại tiếp một bộ gọi là [ nữ vu mùa ] thời Trung Cổ ma huyễn kỵ sĩ điện ảnh, phỏng chừng còn muốn trầm luân rất lâu.

Tiêu tiền như nước, mua hào trạch hào xe, nợ tiền nợ thuế, còn có vài đoạn hôn nhân ly hôn phân một nửa......

Này mấy đều là kinh nghiệm giáo huấn, đều tại nhắc nhở Matthew, tiêu tiền như nước không phải là không thể, nhưng cũng muốn có tiết chế.

Còn có bất động sản, nghe nói Nicolas Cage danh nghĩa mấy chục tòa hào trạch, đại bộ phận mua xuống đến căn bản là không có trụ qua, mỗi năm bất động sản thuế chính là con số thiên văn, thêm năm trước tài chính nguy cơ, điền sản bong bóng băng , hào trạch tưởng bán đều không bán được, toàn thành gánh nặng.

Lại chính là hôn nhân, đối với phú hào cùng ngôi sao đến nói, kết hôn nhất định phải thận trọng.

Matthew còn không đến ba mươi tuổi, hôn nhân với hắn mà nói còn phi thường xa xôi, giống hắn loại này nhân, cũng rất khó đầu não nóng lên, liền bưu hô hô cùng người kết hôn, dù cho tương lai kết hôn, hiệp nghị trước hôn nhân ắt không thể thiếu.

Nhân loại xã hội phát triển đến hiện tại, đặc biệt là Bắc Mĩ loại địa phương này, ly hôn dứt khoát rất bình thường , khả năng kết hôn thời điểm tưởng là yêu đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa , nhưng ai biết mười năm sau tình huống?

Lại nói, nam nhân không ra vấn đề, nữ nhân xuất quỹ còn thiếu sao?

Nghĩ đến đây, Matthew ánh mắt rơi vào Rachel - Weisz trên người, Rachel - Weisz cùng Darren - Aronofsky từ quay chụp [ xác ướp trở về ] khi quen biết yêu nhau, nhiều năm cảm tình không thể gọi là không sâu, Rachel - Weisz càng là ngay cả hài tử đều cấp Darren - Aronofsky sinh , kết quả đâu?

Natalie - Portman chỉ dùng một tháng, liền chia rẽ Darren - Aronofsky cùng Rachel - Weisz.

Đây mới là tình yêu vẻ bình thường, mới là nhân loại thiên tính.

Cho nên, James - Cameron mới muốn tại [ tàu Titanic ] trung làm chết Jack, khiến này đối yêu sâu như vậy tình lữ không thể cùng một chỗ.

Lấy hai người kia nhân vật thiết lập, nếu đều sống sót, dù cho Jack không đạp Rose, Jack cũng sẽ giống Rose vị hôn phu như vậy, bị Rose đội đỉnh đầu nón xanh.

Vẫn là Leonardo - DiCaprio cùng Kate - Winslet ở chung hình thức hảo, nhiều năm như vậy , hữu nghị thiên trường địa cửu.

“Matthew......” Rachel - Weisz lúc này rốt cuộc mở miệng nói,“Ta lại đến hướng ngươi xin giúp đỡ .”

“Có chuyện cứ việc nói.” Matthew không có nửa điểm chối từ ý tứ.

Rachel - Weisz buông xuống ly cà phê, nói,“Tân niên qua đi,[ thiên nga đen ] liền muốn bắt đầu quay chụp .”

Matthew đối với này tin tức cũng không ngoài ý muốn, Darren - Aronofsky vì này bộ phim chuẩn bị rất lâu, Natalie - Portman cùng hắn làm cùng một chỗ sau, lại nói động William Morris hiệp trợ, phim muốn vượt qua sang năm Oscar, quay chụp khẳng định không thể lại đẩy về sau .

“Ở nơi nào quay chụp?” Matthew hỏi.

“New York.” Rachel - Weisz cau mày,“Ngoại cảnh tại New York, nội cảnh tuyển ở New Jersey một nhà rạp hát trung, Natalie - Portman cùng nữ phụ Milla - Kunis đám người đang tại nhận chuyên nghiệp múa ballet huấn luyện, New York múa ballet đoàn một vị biên vũ đang tại huấn luyện các nàng, còn có các nàng thế thân diễn viên......”

Matthew gật gật đầu, Rachel - Weisz tiếp đem chính mình lý giải đến sở hữu tình huống đại khái nói một lần.

“Ta không biết nên từ nơi nào bắt đầu.” Rachel - Weisz nói xong tình huống, nghiến răng nghiến lợi,“Nhưng khiến ta xem các nàng từng bước triều kế hoạch mục tiêu phía trước tiến, ta làm không được !”

“Lãnh tĩnh một điểm, Rachel.” Matthew nhắc nhở nói.

Rachel - Weisz thanh âm băng lãnh,“Ta căn bản lãnh tĩnh không xuống dưới, mỗi ngày buổi tối, cừu hận chi hỏa đều ở trong lòng ta sôi trào !” Nàng oán hận nói,“Ta muốn nhượng Natalie - Portman cùng Darren - Aronofsky trả giá đại giới, bằng không ta một đời này đều sẽ không thống khoái !”

Nàng xem hướng Matthew,“Ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp.”

Matthew không nói gì, chỉ là tại tự hỏi Rachel - Weisz kể rõ kia vài tình huống, nàng nói những người đó danh một đám từ hắn trong đầu lóe qua, nữ chính Natalie - Portman, nữ số hai Milla - Kunis, nữ số ba Winona - Ryder, đạo diễn Darren - Aronofsky, biên vũ cùng vũ chỉ Benjamin - Millepied......

“Ta cùng Darren - Aronofsky tên khốn kiếp này ở chung nhiều năm, tìm quan hệ thám thính đến kịch tổ nội tình huống rất dễ dàng.” Rachel còn nói thêm,“Nhưng ta không biết nên làm như thế nào, nên như thế nào hướng Natalie - Portman cùng Darren - Aronofsky lấy lại công đạo !”

Nàng cắn chặt răng, từ trong kẽ răng mặt chen ra một câu,“Ta tưởng giết bọn họ !”

“Đừng ! ngàn vạn đừng !” Matthew đại khái lý ra suy nghĩ, nhanh chóng khuyên nhủ,“Rachel, lãnh tĩnh một điểm, vì bọn họ đáp lên chính mình tính không ra !”

Hắn đáy lòng thở dài, này sôi trào cừu hận chi hỏa a.

Rachel - Weisz lại nhìn về phía Matthew,“Trừ ngươi, ta không biết nên tìm ai hỗ trợ.”

Matthew nâng chung trà lên, uống một ngụm, bình tĩnh hỏi,“Rachel, ngươi có thể đúng lúc lý giải [ thiên nga đen ] kịch tổ bên trong trạng huống?”

Rachel - Weisz vội vàng nói,“Không khó.”

Matthew chậm rãi nói,“Căn cứ vừa ngươi nói kia vài tình huống, ta có một kế hoạch, nhưng thành cùng bất thành rất khó nói.”

Loại sự tình này ai cũng không thể cam đoan thành công, chung quy không thể trực tiếp chạy đến Natalie - Portman cùng Darren - Aronofsky trước mặt, bắt buộc bọn họ dựa theo hắn ý tưởng làm việc.

Rachel - Weisz quản không được nhiều như vậy, lập tức nói,“Nói nói xem.”

“Chủ yếu là hai điểm.” Matthew không tay kia trước dựng thẳng lên một căn đầu ngón tay,“Dựa theo của ngươi thuyết pháp, Natalie - Portman mục tiêu là sang năm Oscar tốt nhất nữ chính tiểu kim nhân.”

Rachel - Weisz đột nhiên nhắm mắt lại,“Ta không thể khiến nàng đạp lên ta lấy đến này giải thưởng ! lúc đó trở thành ta một đời khuất nhục !”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục lời nói vừa rồi,“Đây là chúng ta điểm mấu chốt, cũng là thấp nhất mục tiêu.”

“Đối !” Rachel - lại nói tiếp,“Mặc kệ khác thế nào, ta đều không thể nhượng Natalie - Portman đạt thành mục đích !”

Matthew buông xuống trong tay chén trà,“Phía trước ngươi cho ta kịch bản, ta đại khái nhìn, này bộ phim có đại lượng Ballet hí, cho nên Natalie - Portman mới muốn triển khai chuyên nghiệp tính huấn luyện.”

Rachel - Weisz gật đầu, không nói gì.

Matthew còn nói thêm,“Nhưng Ballet chuyên nghiệp yêu cầu phi thường cao, muốn đạt tới tương đối xuất sắc hiệu quả, tuyệt đối không phải mấy tháng huấn luyện có thể luyện ra , trừ phi Natalie - Portman cùng Darren - Aronofsky không cần phim vũ đạo vai diễn hiệu quả, bằng không khẳng định muốn đại lượng sử dụng chuyên nghiệp múa ballet diễn viên làm thế thân.”

Rachel - Weisz phía trước lấy đến qua Oscar biểu diễn thưởng đề danh, dần dần minh bạch Matthew trong lời nói ý tứ.

“Ta cùng Natalie - Portman đánh qua rất nhiều giao tế.” Matthew chậm rãi nói,“Đối với nàng có nhất định lý giải. Natalie - Portman khẳng định sẽ theo đuổi hoàn mỹ vũ đạo cảnh tượng, đại lượng sử dụng thế thân là tất nhiên .”

Rachel - Weisz tỉnh ngộ,“Tựa như [ yểu điệu thục nữ ] trung Audrey - Hepburn?”

Matthew bình tĩnh gật đầu,“Ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng, đối với Oscar đến nói, phối âm cùng đại diện tích thế thân hí, đều là trí mạng .”

Rachel - Weisz tựa hồ lại nhớ đến cái gì, khẽ nhíu mày,“Loại tình huống này, khẳng định sẽ ký bảo mật hiệp ước.”

Matthew nhắc nhở nói,“Ngươi nếu có thể nắm giữ kịch tổ động thái, hẳn là có thể cùng vũ đạo các thế thân đáp lên nói đi? Này liền muốn xem ngươi lén như thế nào nói động các nàng .”

“Ta hiểu được.” Rachel - Weisz nhíu chặt mày thư hoãn một ít,“Ta biết nên làm như thế nào .”

Matthew còn nói thêm,“Chỉ cần kịch tổ trạng huống theo chúng ta dự tính không sai biệt lắm, liền có khả năng nhượng Natalie - Portman tại sang năm mùa trao giải không thu hoạch được gì.” Hắn xòe tay,“Lý tưởng nhất tình huống, không cần chúng ta làm cái gì, bộ điện ảnh này liền sẽ quay chụp chế tác thành đại phim dở, như vậy chúng ta chờ chế giễu liền hảo.”

“Khả năng tính rất thấp.” Rachel - Weisz thở dài,“Darren - Aronofsky tên khốn kiếp này tại điện ảnh bên trên rất có ý tưởng.”

Matthew nghĩ đến từng Natalie - Portman Oscar nữ chính, biết [ thiên nga đen ] thất bại tỷ lệ rất nhỏ.

Theo hắn biết, Darren - Aronofsky tại học viện bên kia so Christopher - Nolan được hoan nghênh nhiều, bản thân chính là một Do Thái duệ, học viện một ít lão nhân thậm chí xưng hắn vi quá khứ mười năm tới nay Hollywood đạo diễn tân sinh lực lượng lĩnh quân nhân vật.

Năm đó Christopher - Nolan cầm kế hoạch tìm đến Warner Bros khi, Warner Bros một độ muốn lưu lại kế hoạch, đá Christopher - Nolan ra cục, sau đó khiến Darren - Aronofsky đạo diễn tân Batman điện ảnh.

Bất quá, Darren - Aronofsky buông tay , sau đó dựa theo học viện thích phong cách, đi lên một khác điều đạo diễn chi lộ.

Rachel - Weisz trầm mặc suy nghĩ một hồi, còn nói thêm,“Còn có sao? Trừ thấp nhất mục tiêu, còn có khác sao?”

Matthew vươn ra đệ nhị căn đầu ngón tay,“Một cái khác không dễ dàng làm đến, chỉ là một thiết tưởng, có thể hay không thực hiện vừa phải nhìn ngươi ngầm hoạt động, còn muốn xem nữ thần may mắn có phải hay không đứng ở chúng ta bên này.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 819: Hao Tổn

Quá khứ này gần mười năm thời gian, Rachel - Weisz trừ diễn viên sự nghiệp, còn lại tâm tư tất cả đều buộc ở Darren - Aronofsky trên người, từ trên trình độ rất lớn đến nói, nàng công tác sinh hoạt bị vây ở tương đối đơn giản trạng thái, cả người đều bị tình yêu ngọt ngào bao bọc.

Mộng, mai kia huyễn diệt.

Phía trước yêu có bao sâu, hiện tại nàng hận liền có bao sâu; Phía trước trả giá qua bao nhiêu, hiện tại liền muốn đòi lại bao nhiêu.

Cho nên, Rachel - Weisz mới mấy lần tìm tới nàng cho rằng khả năng nhất đến giúp chính mình người, bởi vì nàng gặp qua người này có bao nhiêu lợi hại.

Tuy rằng tuổi xa so Matthew đại, nhưng Rachel - Weisz ngồi trên sô pha, giống như là một khát vọng tri thức học sinh như vậy, hết sức chăm chú, tỉ mỉ, nghiêm túc lắng nghe Matthew mỗi một câu.

“Mấu chốt còn tùy nhân.” Matthew chỉ phụ trách đưa ra thiết tưởng, cụ thể như thế nào đi làm, còn muốn xem Rachel - Weisz chính mình ,“Nếu [ thiên nga đen ] kịch tổ bên trong liền loạn lên, chủ sáng đoàn đội sinh ra bén nhọn mâu thuẫn, phim tao ngộ thất bại khả năng tính sẽ càng đại.”

Hắn đơn giản phân tích nói,“Natalie - Portman vừa trải qua Cloud Atlas như vậy một bộ đại chế tác phim thương mại thất bại, nếu Oscar cùng độc lập phim văn nghệ cũng gặp cản trở, nàng sự nghiệp khẳng định sẽ ngã xuống đáy cốc, mà Darren - Aronofsky......”

Nói tới đây, Matthew chần chờ một chút.

Rachel - Weisz nói tiếp nói,“Darren - Aronofsky đạo diễn sự nghiệp cũng sẽ nhận đến nghiêm trọng ảnh hưởng.”

Matthew gật gật đầu, từ một điện ảnh công ty lão bản góc độ nói,“Mặc kệ là phim thương mại, vẫn là độc lập phim văn nghệ, đánh ra đến chung quy đều là muốn đạt được thương nghiệp lợi nhuận , phim một khi thất bại, đạo diễn cùng diễn viên chính đứng mũi chịu sào.”

Lời này rất có đạo lý, Rachel - Weisz không khó lý giải, nhưng nàng vẫn là có điểm nghi hoặc,“Natalie - Portman cùng Darren - Aronofsky hiện tại quan hệ mật thiết, kịch tổ phía sau màn công tác nhân viên cơ bản đều là Darren - Aronofsky mấy năm nay tổ kiến thành viên tổ chức, diễn viên chính diễn viên phần lớn là Natalie - Portman đề cử mà đến .”

“Cho nên, mấu chốt ở chỗ Darren - Aronofsky cùng Natalie - Portman quan hệ.” Matthew nói ra chính mình thiết tưởng,“Theo ta được biết, Milla - Kunis là rất có ý tưởng nhân.”

Rachel - Weisz có chút nghi hoặc, không quá minh bạch Matthew ý tứ.

Matthew giải thích nói,“Ngươi nghĩ biện pháp khiến Milla - Kunis đi tranh, tranh vai diễn, tranh biểu diễn, tranh quyền lực, tranh...... Đạo diễn !”

“Nhưng Milla - Kunis cùng Natalie - Portman là bằng hữu.” Rachel - Weisz nói.

Matthew lắc lắc đầu, châm chước một phen, vẫn là nói,“Rachel, ngươi cùng Natalie - Portman phía trước cũng là bằng hữu.”

Lời này vừa ra, Rachel - Weisz lại một lần cắn răng, tiếp thở dài khẩu khí, nếu cùng Natalie - Portman không phải bằng hữu, như thế nào sẽ cấp Natalie - Portman xem [ thiên nga đen ] kịch bản?

Rachel - Weisz chậm rãi mở miệng,“Ta sẽ nghĩ biện pháp thử xem.”

Matthew nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Từ một nam nhân góc độ xem, đã có qua phản bội, lại có một lần cũng không phải việc khó.”

Rachel - Weisz vừa tự hỏi Matthew mà nói, vừa nói,“Có đạo lý, ta trở về liền tưởng biện pháp, làm cho bọn họ này mấy khốn kiếp chó cắn chó.”

Matthew đối [ thiên nga đen ] kịch tổ lý giải hữu hạn, chỉ có thể đưa ra một đại khái thiết tưởng, cụ thể như thế nào đi làm, vẫn là muốn dựa vào Rachel - Weisz chính mình.

Lại nói, tự tay hoàn thành mới gọi báo thù.

Đương nhiên, này mấy chỉ là hắn thành lập tại Rachel - Weisz miêu tả tình huống thượng thiết tưởng, rốt cuộc có thể hay không thực hiện ai cũng không thể cam đoan.

Chuyện này, hắn phụ trách ra chủ ý, làm sự chủ Rachel - Weisz phụ trách thực thi.

Về phần có thể hay không thành, thật sự muốn xem vận khí.

Vạn nhất thành mà nói, ngẫm lại nữ nhất, nữ nhị cộng thêm đạo diễn đại xé bức, thật sự là ngoài phim so trong phim càng phấn khích.

Rachel - Weisz lại cùng Matthew hàn huyên một hồi, uyển cự Matthew lưu lại trang viên dùng cơm trưa mời, vội vã cáo từ rời đi, vừa lái xe ra trang viên đại môn, liền thông tri tư nhân trợ lý đính đi New York vé máy bay.

Hôm nay, nàng muốn tiền có tiền, muốn danh khí có danh tiếng, sự nghiệp tạm thời đặt một năm cũng không phải quá lớn sự, dù cho sẽ đối tương lai có ảnh hưởng, kia cũng muốn tạm thời phóng phóng.

Rachel - Weisz đã hạ quyết tâm, từ năm nay mùa trao giải đến sang năm mùa trao giải, liền cùng Natalie - Portman cùng Darren - Aronofsky hao tổn lên.

Matthew dùng qua cơm trưa, cũng ly khai trang viên, ngồi xe đi đến Warner xưởng sản xuất, James Wan đạo diễn Insidious cùng Patty Jenkins đạo diễn [ Hunger Games ] hai hạng mục, đều ở trong này tiến hành tiền kỳ trù bị, trước mắt hai kịch tổ đang vì một chút nhân vật cử hành thử vai.

Insidious nam nữ nhân vật chính sớm gõ định, chủ yếu diễn viên bên trong khuyết thiếu là đóng vai nữ nhi tiểu diễn viên.

Matthew phía trước chọn lựa mấy cái thích hợp nhân tuyển, đề cử cho James Wan, đồng thời hoàn cho Johnny - Depp gọi điện thoại, Johnny - Depp trưng cầu nữ nhi cùng vị hôn thê ý kiến sau, mang Lily - Depp quay trở về Los Angeles.

Hôm nay buổi chiều, Lily - Depp muốn tham gia Insidious kịch tổ thử vai.

Thẳng thắn giảng, những người khác trên cơ bản đều ra cục , chỉ cần Lily - Depp biểu diễn có thể đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến, James Wan sẽ không ngốc đến phủ quyết điệu Johnny - Depp nữ nhi cùng Matthew giáo nữ.

Buổi chiều tham dự thử vai còn có Mackenzie Foy, Matthew không có đi gặp Lily - Depp, mà là trực tiếp vào phòng thử vai.

Trong phòng nghỉ, giống như búp bê Mackenzie Foy ngồi ở mẫu thân bên cạnh, ánh mắt lại liên tiếp triều một đôi cha con bên kia xem.

Đó là một nhìn qua có chút suy sút trung niên đại thúc cùng niên kỉ cùng nàng xấp xỉ tiểu cô nương.

Mackenzie Foy nhận thức trung niên đại thúc, đại danh đỉnh đỉnh Hắc Trân Châu hào thuyền trưởng Jack - Sparrow, nếu Johnny - Depp đến, dựa theo phía trước lý giải đến tình huống, hắn cùng khẳng định là Lily - Depp .

Tuy rằng mới chín tuổi, nhưng nàng bốn tuổi liền xuất đạo , hiểu chuyện khởi liền tại cùng giới giải trí giao tiếp, đối với này giới có chính mình nhận tri.

Nhìn khuôn mặt tròn vo Lily - Depp, Mackenzie Foy chu miệng nhỏ, này còn làm cái gì thử vai a, ngươi đều mang theo hack lại đây , để cho người khác như thế nào ngoạn a?

Có người lúc này vào tới, cùng Johnny - Depp nói vài câu, Johnny - Depp lập tức mang theo Lily - Depp ly khai.

Này gian trong phòng nghỉ, chỉ còn lại có Mackenzie Foy cùng nàng trước mắt hai người.

Mackenzie Foy nhìn thấy cửa phòng đóng lại, nói,“Mụ mụ, chúng ta về nhà đi.”

Trung niên nữ nhân hảo kỳ nhìn về phía nàng,“Thân ái , chúng ta còn không có tham gia thử vai đâu.”

“Dù sao cũng không thông qua.” Mackenzie Foy như trút căm phẫn đánh dưới ghế dựa tay vịn, bĩu môi nói,“Lãng phí thời gian, lãng phí cảm tình a !”

Trung niên nữ nhân không khỏi thò tay sờ sờ nàng đầu,“Còn chưa thử vai đâu, ngươi liền biết kết quả ?”

Mackenzie Foy rầm rì hai tiếng, nói,“Ta không phải cái gì cũng không hiểu tiểu hài tử .” Nàng chỉ chỉ cửa phòng bên kia,“Vừa đi ra ngoài là Johnny - Depp cùng hắn nữ nhi Lily - Depp, Lily - Depp là Matthew - Horner giáo nữ, Matthew - Horner là này bộ phim đầu tư công ty lão bản, ta có thắng qua Lily - Depp khả năng sao?”

“Thân ái .” Trung niên nữ nhân nghe nói như thế, nhìn nữ nhi chăm chú bộ dáng, nói,“Ngươi trưởng thành.”

Mackenzie Foy từ ghế dựa nhảy xuống tới, thò tay đi kéo mẫu thân,“Mụ mụ, chúng ta đây đi thôi.”

Trung niên nữ nhân thong thả mà kiên định lắc đầu,“Chúng ta không đi, chúng ta muốn tham gia thử vai !”

“Vì sao?” Mackenzie Foy không rõ.

“Bởi vì chúng ta không thể lỡ hẹn.” Trung niên nữ nhân kiên nhẫn giải thích nói,“Đặc biệt là hôm nay Matthew - Horner còn đến , chúng ta không thể khiến hắn đợi không.”

Mackenzie Foy ngưỡng mặt nhìn mẫu thân, mắt bên trong đều là nghi hoặc.

Trung niên nữ nhân vỗ nhè nhẹ nữ nhi tay,“Chúng ta chẳng những không thể đi, ngươi còn muốn tại thử vai trung cầm ra tốt nhất biểu hiện, muốn toàn lực ứng phó.”

Mackenzie Foy bĩu môi, mang theo ủy khuất nói,“Vì sao a, ta lại lấy không được nhân vật !”

Trung niên nữ nhân cười nói,“Bởi vì phòng thử vai trung có Matthew - Horner !” Nàng hơi chút tăng thêm điểm ngữ khí,“Thân ái , ngươi nhất định phải hảo hảo biểu hiện, nhất định phải cấp Matthew - Horner lưu lại ấn tượng, khiến hắn có thể nhớ rõ ngươi, này đối với chúng ta có chỗ tốt.”

Mackenzie Foy gãi gãi đầu, mẫu thân mà nói lý giải lên vẫn là có điểm khó.

“Hảo hảo biểu hiện.” Trung niên nữ nhân lại nói.

Mackenzie Foy rốt cuộc gật đầu,“Được rồi, ta sẽ chứng minh ta mới là giỏi nhất !”

Trung niên nữ nhân thở ra nhẹ nhõm một hơi, này phim kinh dị nhân vật lấy không được liền tính ,[ Twilight ] trung Bella cùng Edward nữ nhi cái kia nhân vật, mới là nàng rất muốn tranh thủ .

Một trăm năm mươi vạn dollar tiểu chế tác, nơi nào có [ Twilight ] series hấp dẫn nhân?

Một buổi chiều thời gian rất nhanh qua đi, Matthew trước nhìn Lily - Depp thử vai, lại nhìn Mackenzie Foy thử vai, hai tiểu cô nương trước sau đứng ở máy quay phim trước màn ảnh, thật là không có tương đối liền không có thương tổn.

Đan từ biểu diễn đến xem, phía trước không có biểu diễn qua bất cứ tác phẩm Lily - Depp có vẻ rất non nớt, mà Mackenzie Foy biểu hiện so nàng hảo nhiều, này không đến mười tuổi nữ hài, có thể xưng được với nhi đồng trong tiểu hí cốt.

Bất quá, Matthew cùng James Wan đơn giản hàn huyên vài câu sau, James Wan vẫn là quyết định sử dụng Lily - Depp, một phương diện này là Lily - Depp thử vai biểu hiện đạt đến đạt tiêu chuẩn tuyến, hắn cần bận tâm Matthew cùng Johnny - Depp giao tình; Một phương diện khác cũng là vì phim tương lai suy nghĩ.

Ngẫm lại đi, tuyên truyền thời điểm, Mackenzie Foy cùng Johnny - Depp nữ nhi dẫn phát chú ý có thể là một ngang nhau cấp sao?

James Wan tình nguyện quay chụp trung tốn thời gian đến chỉ đạo Lily - Depp.

Matthew cũng đồng ý sử dụng Lily - Depp, mặc kệ nói như thế nào, đây đều là Johnny - Depp nữ nhi cùng hắn giáo nữ.

Nhưng kia gọi là Mackenzie Foy tiểu cô nương, cũng cho hắn lưu lại không sai ấn tượng, Mackenzie Foy có loại mang theo manh khả ái kình, như Tinh Linh bề ngoài quang mang bắn ra bốn phía, thử vai khi biểu diễn tại nhi đồng diễn viên trung tuyệt đối được cho là trầm ổn lão lạt.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 820: Nhắc Nhở Depp

“Vốn mụ mụ cũng không đồng ý .”

Studio trung, Lily - Depp kéo chính mình bím tóc, vừa đi vừa nói chuyện,“Ba ba này ngu ngốc lại thuyết phục không được mụ mụ, ta chỉ có thể chơi xấu.”

Matthew nhìn về phía Johnny - Depp, Johnny - Depp nhún vai lắc đầu, một bộ thật bất đắc dĩ bộ dáng.

“Chơi xấu?” Matthew rất giống là đủ tư cách giáo phụ,“Lily, chúng ta muốn lấy lý phục nhân.”

Lily - Depp một bàn tay kéo lên Johnny - Depp, một tay còn lại kéo Matthew,“Thế nhưng, giáo phụ. Mụ mụ luôn luôn đều không cần cấp nữ nhi phân rõ phải trái, các nàng sử dụng là cường quyền ức hiếp !”

Nghe nói như thế, Matthew cùng Johnny - Depp không khỏi đều nở nụ cười.

Johnny - Depp sủng nịch xoa xoa nàng đầu, nói,“Cho nên ngươi liền lại khóc lại nháo, còn không ăn cơm?”

Lily - Depp nhẹ nhàng điểm tiểu cằm,“Không sai a. Ba ba, giáo phụ, các ngươi xem, ta hiện tại đến Los Angeles , chứng minh ta thành công a.”

Matthew cười nói,“Ngươi đây là chơi xấu thành công.”

Khi nói chuyện, ba người đi ra kịch tổ ở studio, dọc theo đường triều Warner xưởng sản xuất cửa đi.

Lily - Depp hừ một tiếng, tiếp đề tài vừa rồi nói,“Mới không phải đâu.” Nàng buông ra Johnny - Depp, tiểu thủ nắm chặt Matthew đại thủ,“Ta sau này có cùng mụ mụ phân rõ phải trái, ta nói ta tưởng đến Los Angeles vấn an giáo phụ, mụ mụ liền đồng ý .”

“Lily thật ngoan.” Matthew hợp thời tán dương nói,“Lily là hảo hài tử.”

Hắn cố ý nói đùa,“Muốn hay không ngươi lưu lại Los Angeles cùng giáo phụ đi?”

“Ách......” Lily - Depp ánh mắt thẳng chuyển,“Kia nhiều không tốt a, giáo mẫu còn nói năm nay mang ta đi đi dạo London đâu.”

Matthew gật gật đầu, nói,“Keira a.”

Johnny - Depp lúc này nói tiếp nói,“Keira - Knightley có khi sẽ đi Pháp quốc tham gia một ít thời trang hoạt động, thuận tiện đi vấn an Lily.”

“So với của ngươi giáo mẫu đến.” Matthew thở dài,“Ta này giáo phụ không quá đủ tư cách.”

Lily - Depp quỷ tinh quỷ tinh , hỏi,“Giáo phụ, ngươi hay không tưởng làm một đủ tư cách giáo phụ a?”

Này vấn đề còn cần nói sao? Matthew lập tức hồi đáp,“Tưởng a.”

Lily - Depp nhịn không được nở nụ cười,“Ngươi ngày mai theo giúp ta đi mua sắm, ta xem trung cái gì liền mua cái gì !”

Matthew xòe tay,“Ta có thể cự tuyệt sao?”

“Vậy ngươi chính là không muốn làm đủ tư cách giáo phụ !” Lily - Depp hừ nói.

“Được rồi.” Matthew học Johnny - Depp, xoa xoa Lily - Depp tiểu đầu,“Ngày mai buổi sáng ta đi tiếp ngươi.”

Lily - Depp kéo Matthew tay, một hồi cùng Matthew nói vài câu, một hồi cùng Johnny - Depp nói vài câu, rõ ràng rất cao hứng.

Ba người vừa đi vừa trò chuyện, hướng tới xưởng sản xuất cửa đi.

Trên đường đi ngang qua một studio cửa thời điểm, Matthew mời Lily - Depp cùng Johnny - Depp đi vào chuyển chuyển.

“Hảo bận rộn a, bọn họ.” Lily - Depp trảo Matthew tay, đi ở studio trung, nhìn kia vài trang trí cùng đạo cụ sư bố trí studio,“Vừa cái kia studio như vậy lạnh lùng, bên này lại như vậy náo nhiệt.”

Johnny - Depp vừa chung quanh đánh giá, vừa hỏi nói,“Đây là ngươi đầu tư tân phim?”

“Ân.” Matthew gật gật đầu,“Căn cứ Suzanne Collins tiểu thuyết cải biên cùng tên điện ảnh.”

Hắn kéo Lily - Depp chuyển hướng làm công khu bên kia đi, đẳng Johnny - Depp cùng lại đây sau, tiếp tục nói,“Bên này cũng tại thử vai, ta tính toán cùng như vậy, chủ yếu diễn viên đều bắt đầu dùng tân nhân.”

Loại này tân nhân cũng không phải vừa tiến vào Hollywood cùng diễn viên nghề nhân, mà là phía trước danh khí không tính lớn nhân.

Nói tới đây, Matthew lại nghĩ tới một sự kiện đến, cúi đầu hỏi,“Lily, mặt sau có trọng yếu nhi đồng nhân vật, ngươi có hứng thú sao?”

Không nghĩ tới là, Lily - Depp ủ rũ nói,“Ta đáp ứng mụ mụ , mười ba tuổi phía trước chỉ chụp này một bộ.”

Matthew nháy mắt minh bạch , vì thử vai, Lily - Depp cùng Vanessa ký kết hiệp ước không bình đẳng, trách không được Vanessa chịu phóng nàng đến Los Angeles.

Johnny - Depp chen vào nói nói,“Hiện tại càng nhiều là Lily cảm thụ dưới điện ảnh là sao thế này, vì tương lai làm điểm chuẩn bị.”

Matthew nở nụ cười,“Nghe mụ mụ nói mới là hảo hài tử.”

Hắn tổng không thể xúi giục chính mình giáo nữ nói chuyện không giữ lời, cùng Vanessa đối nghịch đi?

Lily - Depp chu miệng, lấy tiểu cô nương khinh bỉ ánh mắt, trừng mắt nhìn Matthew liếc nhìn.

Ba ghé vào cùng nhau, vừa đi vừa trò chuyện, tốc độ tự nhiên cũng rất chậm.

“Ngươi này vài lần đầu tư đều rất thành công.” Johnny - Depp không lại cùng Matthew thảo luận tiểu cô nương vấn đề, ngược lại nói lên đầu tư,“Không giống như là ta, đầu tư Tiền tổng là tại hao hụt.”

Matthew cùng hắn là nhiều năm bằng hữu, lập tức hỏi,“Ngươi gần nhất đầu tư cái gì ?”

Sớm ở quay chụp thời điểm, hắn liền không chỉ một lần nhắc nhở Johnny - Depp đầu tư muốn cẩn thận, đặc biệt là đầu tư người đại lý, nhất định phải nhiều phương diện nghiêm khắc theo dõi.

“Phòng ở, danh họa, cổ phiếu......” Johnny - Depp nói thẳng,“Cổ phiếu rất ít, chủ yếu là phòng ở cùng danh họa.”

Nghe đến mấy cái này, Matthew đáy lòng thở dài, tại Bắc Mĩ ngoạn bất động sản đầu tư thứ này, không thể so cổ phiếu phiêu lưu tiểu, phân phút bị nguy hiểm.

Còn có cái gọi là danh họa, kia càng là động không đáy.

Matthew nghĩ nghĩ, lại nhắc nhở nói,“Năm trước tài chính nguy cơ, liên luỵ đến bất động sản, phòng ở rời tay khó khăn, nhưng theo kinh tế ấm lại, tổng có thể chậm rãi tăng giá trị.”

Johnny - Depp nói tiếp nói,“Ta cũng là như vậy tưởng .”

Bởi hoàn toàn không biết từng lão mĩ bên này bất động sản xu thế, Matthew không có ở phương diện này nhiều lời, ngược lại khuyên nhủ,“Đầu tư tác phẩm nghệ thuật, vẫn là cẩn thận điểm đi, thứ này biến hiện quá khó .”

Hắn lại cường điệu nói,“Đặc biệt là hiện đại tác phẩm nghệ thuật, phần lớn là thương nghiệp hâm nóng sao đi ra , giá hư cao, rơi xuống trong tay chỉ có thể đè nặng.”

Từ trên trình độ nào đó đến nói, đây chính là một loại kích trống truyện hoa trò chơi, đẳng thật cần tiền , trong tay kia đôi cái gọi là hiện đại danh họa, có thể để người muốn khóc cũng khóc không được.

Johnny - Depp trên mặt cười khổ chợt lóe mà qua, nói,“Ta từ năm trước liền đối với này những ngoạn ý không có hứng thú .”

Năm trước có giai đoạn hắn nhu cầu cấp bách đòi tiền, phòng ở bởi vì tài chính nguy cơ không bán được, nguyên bản nghĩ đem trong tay hiện đại tác phẩm nghệ thuật chuyển nhượng một ít hảo biến hiện, kết quả liên tục hai lần đấu giá, hơn mười kiện chụp phẩm chỉ bán ra hai kiện, mua nhân cũng không phải cái gọi là tác phẩm nghệ thuật người thu thập, mà là cùng là Hollywood ngôi sao nhân.

Matthew không nhắc lại phương diện này, ngược lại nói,“Ngươi nghe nói Nicolas Cage sự sao?”

Có một số việc, dù cho hắn cùng Johnny - Depp là nhiều năm bằng hữu cũng không thích hợp nói thẳng đi ra, dứt khoát đổi phương thức,“Ta nghe Sophia - Coppola từng nhắc tới, Nicolas Cage bị hắn đầu tư cố vấn gạt thảm , cho nên ta cố ý khiến luật sư cùng kế toán viên đẳng chuyên nghiệp đoàn đội đi thăm dò trướng, này mấy đầu tư người đại lý không một thành thật .”

Johnny - Depp theo bản năng hỏi,“Tổn thất đại sao?”

Matthew lắc lắc đầu,“Không tính lớn, chỉ là động điểm tiểu thủ cước.”

Hắn nói tới đây, Johnny - Depp đã phản ứng lại đây, như có đăm chiêu.

Matthew gặp gợi ra Johnny - Depp chú ý, cũng liền không lại tiếp tục biên đi xuống, này uyển chuyển nhắc nhở đã rất trực tiếp , chỉ mong Johnny - Depp không cần gặp được cùng loại Nicolas Cage tình huống.

Chính yếu là có thể gợi ra Johnny - Depp coi trọng.

Rất nhiều Hollywood ngôi sao, cho rằng chính mình kiếm đại tiền, tiêu tiền như nước không nói, còn lung tung đầu tư, càng trọng yếu hơn là, lung tung đầu tư còn chưa tính, này mấy tài chính giao cho kia vài đầu tư người đại lý, trên cơ bản không có bao nhiêu giám thị thi thố.

Chức nghiệp đạo đức thứ này, có lẽ ngôi sao đầu tư người đại lý nhóm cũng không khuyết thiếu, nhưng đối mặt mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn dollar tài chính, bất luận kẻ nào chức nghiệp đạo đức đều sẽ nhận đến nghiêm trọng trùng kích.

Lấy nhiều như vậy tiền đi khảo nghiệm phẩm hạnh, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ ném xuống phẩm hạnh lựa chọn tiền tài.

Hollywood các đại minh tinh, phá sản nhân tuyệt đối không hiếm thấy.

Matthew bởi vì đặc biệt coi trọng, chuyên môn lý giải qua, Hollywood các ngôi sao coi như hảo, giống kia vài NBA hắc nhân cầu thủ siêu sao, mới là phương diện này điển hình, một đám cầm giá trị xa xỉ siêu cấp đại hợp đồng, nhìn phong cảnh vô hạn, nhưng rất nhiều người xuất ngũ đồng thời thường thường ý nghĩa phá sản đến.

Phương diện này bị đầu tư người đại lý gạt nhiều lắm.

Năm đó quay chụp khi, hắn liền nhắc nhở qua Johnny - Depp, lại không có gợi ra Johnny - Depp coi trọng, hiện tại Johnny - Depp có thiết thân chi đau, phỏng chừng sẽ không giống phía trước như vậy .

Matthew mang theo Johnny - Depp cùng Lily - Depp tại studio dạo qua một vòng, bởi vì kịch tổ đang tại vi bao gồm Katniss ở bên trong chủ yếu nhân vật tiến hành lần đầu thử vai, cũng không gặp đến đạo diễn Patty Jenkins cùng người sản xuất Nina - Jacobsen.

Toàn bộ kịch tổ đều đang bận rộn, Matthew cũng không có nhiều đãi, cùng Johnny - Depp cùng Lily - Depp rất nhanh đi ra studio, chuẩn bị rời đi Warner xưởng sản xuất.

Ba người dọc theo đường, tiếp tục đi về phía trước.

Đi ra không bao nhiêu xa, mặt sau truyền đến lộp bộp lộp bộp giày cao gót rơi xuống đất thanh âm, nguyên bản thanh âm còn rất bình hoãn, tiết tấu chỉ là so với bọn họ hơi mau một chút.

Nhưng theo thanh âm càng ngày càng gần, giày cao gót rơi xuống đất thanh âm chợt nhanh hơn, Matthew tuy rằng nghe được, nhưng cũng không như thế nào để ý, chung quy nơi này là xưởng sản xuất, theo California đưa ra điện ảnh lui thuế ưu đãi, nguyên bản im lặng Los Angeles các đại xưởng sản xuất, cũng dần dần náo nhiệt lên, có không ít kịch tổ cũng lựa chọn tại Los Angeles quay chụp.

Warner xưởng sản xuất nội, chỉ riêng hắn đầu tư kịch tổ liền có hai, đừng nói còn có Warner Bros tỷ như linh tinh kịch tổ cũng ở nơi này trù bị quay chụp.

Trên con đường này vốn là người đến người đi.

Matthew một bên nắm giáo nữ Lily - Depp, một bên cùng Johnny - Depp nói chuyện phiếm.

Mặt sau giày cao gót rơi xuống đất thanh âm càng ngày càng cấp bách, Thanh Nguyên nháy mắt liền đến Matthew phía sau, tựa hồ có người sốt ruột gấp rút lên đường, đi được đặc biệt mau, đều mang lên một trận gió.

Cự ly như vậy gần, Matthew không có khả năng không cảm giác.

Liền tại hắn quay đầu nhìn lên, giày cao gót tiếng chạm đất đột nhiên biến mất, một nữ hài rít the thé không hề có điềm báo vang lên.

“Ai nha --”

Để kim sắc tóc dài nữ hài đột nhiên đổ nghiêng.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 821: Ngốc Đại Tỷ

Tiếng kêu sợ hãi trung, cao nữ hài trên chân giày cao gót không biết đạp lên cái gì, dưới chân nghiêng, thân thể mất đi cân bằng, hai cánh tay đong đưa gian muốn ổn định thân hình, lại không chỗ mượn lực, hướng tới Matthew bên này liền nghiêng lại đây.

Matthew bắt đầu còn tưởng rằng gặp Jessica - Alba, chung quy đây là Jessica - Alba hấp dẫn chú ý tuyệt chiêu.

Nhưng trong khoảnh khắc, hắn đã thấy rõ cao nữ hài khuôn mặt, đây không phải Jessica - Alba, bất quá hắn cũng nhận thức.

Tại Charlize - Theron diễn viên chính [ Burning Plain ] kịch tổ, Matthew gặp qua nàng một lần, nhớ rõ tên thật không gọi sữa bò nữ, mà là Jennifer - Lawrence.

Mắt thấy James - Lawrence hướng tới chính mình bên này ngã tới, cái gì cũng không làm mà nói, tiếp theo giây liền sẽ nện ở trên người, Matthew thò tay trảo qua.

Lấy hắn thân thủ, né tránh cũng không khó, nhưng bên cạnh Lily - Depp còn nắm hắn một bàn tay, nếu là né tránh mà nói, Jennifer - Lawrence nói không chừng hội nện đến Lily - Depp.

“A --”

James - Lawrence tiếng kinh hô còn chưa rơi xuống, liền cảm giác bả vai bị thứ gì bắt được, mất đi cân bằng thân thể cũng không lại hướng một bên oai.

Matthew thoáng dùng lực, đem Jennifer - Lawrence đẩy lên.

Jennifer - Lawrence nhanh chóng đứng thẳng, trước nhìn một chốc mặt đất, trên chân trái giày cao gót đã rớt.

“Xin lỗi...... Xin lỗi......” Nàng nhanh chóng ngồi xổm xuống, trước xoa xoa cổ chân, lúc này mới lấy qua giày cao gót xuyên lên, vừa mặc còn vừa nói,“Ngượng ngùng, xin lỗi.”

Đối mặt một như thế thành thực giải thích nữ hài, Matthew cũng không hảo nói cái gì.

Jennifer - Lawrence mặc giày cao gót, chậm rãi đứng lên, nói,“Cám ơn.” Nàng xem Matthew liếc nhìn, trên mặt hoảng loạn cùng xin lỗi nháy mắt bị kinh hỉ thay thế,“Mã...... Matthew, ngươi là Matthew !”

Phảng phất phía trước căn bản không chú ý tới người phía trước là ai như vậy.

Matthew cười cười, có chút khách khí nói,“Ngươi hảo, Lawrence tiểu thư.”

“A !” Jennifer - Lawrence trên mặt trừ kinh hỉ, còn có điểm mơ hồ, lại có điểm ngạc nhiên,“Ngươi nhận ra ta?”

Lily - Depp từ Matthew bên cạnh vươn ra đầu, trước nhìn nhìn Jennifer - Lawrence chân, lại nhìn nhìn phụ cận đường, mặt đất dị thường bằng phẳng, liên mau tiểu thạch đầu đều tìm không đến.

Nàng không khỏi gãi gãi đầu, thật sự là kì quái.

Matthew nhìn Jennifer - Lawrence liếc nhìn, người nọ là chân mơ hồ, vẫn là trang mơ hồ? Hắn thuận miệng nói,“Xem ra Lawrence tiểu thư là quên , chúng ta tại [ Burning Plain ] trường quay gặp qua.”

Jennifer - Lawrence trừng lớn ánh mắt, há miệng, tiếp lại che miệng lại, cuối cùng lộ ra ngượng ngùng tươi cười,“Xin lỗi, ta......” Nàng tựa như phạm vào sai hài tử như vậy, gãi gãi mặt,“Ta người này có đôi khi phạm mơ hồ, cũng rất ngốc, thế nhưng đem việc này quên.”

“Ngươi người này......” Lily - Depp đột nhiên nói tiếp,“Thế nhưng đem ta giáo phụ đều có thể quên mất.”

Jennifer - Lawrence lập tức bắt giữ đến giáo phụ này quan hệ từ ngữ, lại đối với Lily - Depp xin lỗi cười cười.

Johnny - Depp kéo Lily - Depp một chút, sau đó ho khan một tiếng, đối Matthew nói,“Các ngươi trước trò chuyện, ta cùng Lily còn có việc, chúng ta ngày mai tái kiến.”

Làm lão bằng hữu, hắn từ quay chụp [ Cướp biển vùng Caribbean ] khi liền phi thường lý giải Matthew bất lương tập tính, hiện tại có nữ hài chủ động đưa lên cửa đến, Matthew hội làm như không thấy?

“Nhưng là, ba ba......”

Lily - Depp lời còn chưa dứt, lại bị Johnny - Depp kéo một chút, đành phải ngậm miệng.

Matthew đối Johnny - Depp gật gật đầu,“Ngày mai buổi sáng chín giờ ta đi tìm các ngươi.”

Nhìn thấy cái kia tiểu cô nương lưu luyến không rời, Jennifer - Lawrence trên mặt đang cười, trong lòng lại vô thanh thúc giục, đi nhanh đi ! đi nhanh đi ! không các ngươi đương bóng đèn càng phương tiện !

Johnny - Depp kéo Lily - Depp đi về phía trước, Lily - Depp còn thường thường quay đầu xem xem, nói thầm,“Trách không được giáo mẫu nói giáo phụ hoa tâm......”

“Ba ba !” Lily - Depp nhìn Jennifer - Lawrence cuối cùng liếc nhìn, còn nói thêm,“Kia nữ thật ngốc, đi đường đều có thể ngã sấp xuống.”

Johnny - Depp không khỏi cười lên,“Thân ái , ta đã lâu chưa thấy qua kỹ xảo biểu diễn như vậy xuất sắc trẻ tuổi nữ hài .”

“Giản ! Matthew, ngươi bảo ta giản đi.” Jennifer - Lawrence nhìn qua tựa như mang theo tiểu mơ hồ nhà bên nữ hài,“Nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta đều quên chúng ta phía trước gặp qua .”

Nàng ở đây một lần chân thành cười nói,“Cám ơn, không phải ngươi giúp ta, ta lại muốn té ngã.”

Matthew nhẹ nhàng lắc đầu,“Không cần khách khí.”

Bắt đầu thời điểm, hắn còn cảm giác này nữ hài thủ đoạn rất thấp cấp, rất nhàm chán, hiện tại lại ý thức được, này thật là có thể cho nhân lưu lại khắc sâu ảnh hưởng một loại phương thức.

Ngẫm lại đi, Jennifer - Lawrence cho hắn lưu lại khắc sâu nhất ấn tượng là cái gì? Một là từng sữa bò ảnh chụp, hai là lần trước gặp mặt khi Jennifer - Lawrence trước mặt hắn cùng Charlize - Theron hoa lệ lệ ăn hành ngã sấp xuống.

Đan từ hấp dẫn nhân lực chú ý, cho người lưu lại khắc sâu ấn tượng góc độ đến nói, Jennifer - Lawrence hoàn toàn đạt tới mục đích .

Trách không được từng được khen là Hollywood 90 sau nữ diễn viên trung đệ nhất nhân, ngốc đại tỷ nhân thiết sau lưng tất cả đều là tiểu tâm tư.

“Chúng ta đổi địa phương trò chuyện?” Jennifer - Lawrence nhìn nhìn thường thường đi qua một ít kịch tổ công tác nhân viên,“Người ở đây nhiều lắm.”

Matthew gật gật đầu, hỏi,“Ngươi chân không có việc gì đi? Còn có thể đi đường sao?”

Jennifer - Lawrence nhẹ nhàng dẫm chân,“Có điểm đau.” Nàng thử đi vài bước, tựa hồ không quá phương tiện, nói,“Đi đường tàm tạm.”

Matthew nhìn nàng chân liếc nhìn, rất có thân sĩ phong độ đi qua,“Ta đỡ ngươi?”

Jennifer - Lawrence một điểm đều không khách khí, thò tay kéo lại Matthew cánh tay, lại đi hai bước nhỏ, nở nụ cười,“Như vậy hảo nhiều.”

Hai người đều không là ngốc tử, con đường này nháy mắt biến thành trường quay, bất quá ai cũng không có nói phá ý tứ, dọc theo đường triều xưởng sản xuất cửa đi thời điểm, ngược lại diễn sinh động.

Matthew biết Jennifer - Lawrence khẳng định có sự, hôm nay [ Hunger Games ] đang vì rất nhiều chủ yếu nhân vật tiến hành lần đầu thử vai, Jennifer - Lawrence rõ ràng là dọc theo bọn họ vừa đi qua lộ đuổi theo .

Jennifer - Lawrence phi thường rõ ràng, điểm ấy tiểu kỹ xảo lừa bất quá Matthew, thực ra thử vai kết thúc đi ra, vừa lúc nhìn thấy Matthew rời đi studio, cũng không đợi người đại diện , trực tiếp liền đuổi theo lại đây.

Quả nhiên, Matthew còn nhớ rõ nàng, lúc trước tại [ Burning Plain ] không uổng công té ngã.

“Có thời gian sao?” Jennifer - Lawrence chủ động phóng ra tư thái phi thường rõ ràng,“Vừa ngươi bang ta, ta cuối cùng muốn biểu đạt một chút cảm tạ.”

Nàng vừa đi vừa vãn nhanh Matthew cánh tay,“Ta mời ngươi ăn cơm tối.”

Matthew mắt nhìn đồng hồ, đã nhanh đến tan tầm thời gian , nói,“Không cần như vậy khách khí.”

Jennifer - Lawrence có điểm thất vọng, lại không có biểu hiện ra ngoài, vừa muốn lại mở miệng, Matthew còn nói thêm,“Vẫn là ta mời ngươi đi.”

“Hảo a.” Jennifer - Lawrence cười đến vô tâm vô phế, tựa như ngốc đại tỷ,“Có thể khiến ngươi mời khách, nói ra đi để người hâm mộ chết.”

Matthew đỡ Jennifer - Lawrence đi đến xưởng sản xuất cửa, chuẩn bị lên xe thời điểm, thấy được Martin - Campbell, đối phương vừa tiến xưởng sản xuất.

Rất lâu phía trước hắn liền được đến xác thực tin tức, Martin - Campbell đã xác định đạo diễn [ Green Lantern ], Matthew cố ý đứng ở bên cạnh xe nhìn Martin - Campbell liếc nhìn, không biết vị này [ Zoro mặt nạ ] đạo diễn, có thể hay không khiến [ Green Lantern ] dọc theo cố hữu quỹ tích hướng phía trước phát triển?

Jennifer - Lawrence cũng nhìn về phía Martin - Campbell bên kia, hỏi,“Đây không phải [ Hoàng gia sòng bạc ] đạo diễn sao?”

Matthew thu hồi ánh mắt, kéo ra cửa xe, mời nói,“Lên xe đi.”

“Ngạch.” Jennifer - Lawrence cúi đầu chui vào trong xe, Matthew đóng cửa xe, từ bên kia lên xe, đối tài xế nói,“Đi Beverly Hills.”

Nghe được muốn đi Beverly Hills, Jennifer - Lawrence trong lòng an định không thiếu, tiếp tục vui tươi hớn hở cười cùng Matthew nói chuyện phiếm.

Xe đi đến Roeder trên đường cái một nhà phòng ăn (nhà hàng), Matthew muốn góc hẻo lánh một im lặng ghế dài, cùng Jennifer - Lawrence điểm đồ ăn, vừa hưởng thụ Italia mỹ thực, vừa trò chuyện một ít loạn thất bát tao sự tình.

“Ta mười bốn tuổi thời điểm, liền quyết định dấn thân vào biểu diễn sự nghiệp.” Jennifer - Lawrence thoạt nhìn rất ngốc, trên thực tế phi thường khôn khéo, bất tri bất giác liền đem đề tài đưa đến diễn viên cùng điện ảnh bên trên,“Ta thuyết phục cha mẹ mang ta đi New York tìm kiếm diễn xuất cơ hội, cứ việc ta không có trải qua chính quy biểu diễn huấn luyện, cũng không có chính thức biểu diễn trải qua, nhưng ta vận khí rất tốt, lần đầu tiên phỏng vấn liền ký hợp đồng một nhà biểu diễn trù tính công ty.”

Matthew nói tiếp nói,“Biểu diễn rất xem thiên phân, này thuyết minh ngươi thiên phú hảo.”

“Cám ơn.” Jennifer - Lawrence bưng lên chén nước uống một ngụm,“Ta cảm giác vẫn là vận khí tốt.”

Nàng vui tươi hớn hở cười nói,“Ta mười sáu tuổi liền có thể cùng Charlize - Theron đáp hí, từ nàng chỗ đó học được rất nhiều, năm nay lại làm nữ chính vỗ bộ tiểu chế tác.”

“Phát hành sao?” Matthew hợp thời hỏi,“Tên phim gọi cái gì? Có thời gian ta tìm đến xem.”

Jennifer - Lawrence lập tức trả lời,“Còn chưa phát hành, phim gọi Winter's Bone.”

Matthew không có nghe nói qua này bộ phim, phỏng chừng là độc lập điện ảnh.

“Hi vọng lần này vận khí cũng không sai.” Jennifer - Lawrence vô ưu vô lự,“Ta tham gia [ Hunger Games ] nữ chính thử vai, chỉ mong có thể thông qua.”

Matthew giơ lên chén rượu,“Tin tưởng ngươi có thể thông qua.”

Jennifer - Lawrence lập tức bưng lên chén rượu cùng Matthew chạm,“Ta cũng tin tưởng điểm này.”

Nói xong, hai người đều uống cạn trong ly rượu.

“Ta thực thích Katniss.” Jennifer - Lawrence buông xuống ly, tiếp tục đề tài vừa rồi,“Liền cùng Winter's Bone nữ chính như vậy, đều là phi thường kiên cường nữ hài.”

Matthew phảng phất không có nghe hiểu lời này, nói,“Kiên cường nữ hài mới thảo nhân thích.”

Jennifer - Lawrence vội vàng nói,“Ta cũng là kiên cường nữ hài.” Nàng nghiêng đầu nhìn Matthew,“Có phải hay không cũng thảo nhân thích?”

“Đương nhiên.” Matthew nở nụ cười,“Ngay thẳng thành thật nữ hài mỗi người thích.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 822: Mã Lão Sư Luyện Tập Chụp Ảnh

Nắng sớm xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng rộng mở phòng ngủ, cự đại trước cửa sổ sát đất, Jennifer - Lawrence ngồi xổm trên thảm dày, ngửa đầu nhắm mắt lại, dùng hết khí lực bảo trì như vậy tư thế, để tránh thứ trên mặt chảy xuống.

Tối hôm qua nàng rất liều, rạng sáng cũng rất liều, hôm nay sáng sớm nàng càng liều !

Matthew - Horner muốn chơi cái gì, liền bồi hắn chơi cái gì; Matthew - Horner muốn dùng nơi nào, nàng liền ngoan ngoãn phụng hiến nơi đó; Matthew - Horner muốn chụp ảnh lưu niệm, nàng bày ra các loại tiêu hồn tư thái khiến hắn chụp đủ.

Chỉ có Matthew - Horner vui vẻ, nàng mới có thể được đến muốn .

Cảm giác được thứ trên mặt tại lưu động, Jennifer - Lawrence mở to mắt, đối diện Matthew không biết đi nơi nào.

“Nhanh lên, nhanh lên a, Matthew !” Nàng muốn bảo trì ngửa đầu tư thế, không dám há to miệng, chỉ có thể hàm hồ nói,“Nhanh lên lại đây chụp a ! lại không chụp liền đều chảy xuống !”

Matthew phủ thêm áo ngủ, cầm mới nhất khoản Iphone đi trở về, điều ra camera quay chụp giao diện, liền đứng ở Jennifer - Lawrence trước mặt, nhắm ngay nàng giương lên khuôn mặt, liên tiếp ấn xuống nút quay chụp.

Ca -- ca --

Quay chụp tiếng vang lên, Matthew vừa chụp vừa xem, này mấy ảnh chụp khiến hắn không tự giác liền tưởng đến từng ở trên mạng internet xem qua .

Khi đó hắn cũng rất hảo kỳ quay chụp người là ai, không nghĩ tới hiện tại hắn cũng có cơ hội quay chụp.

Ngay mặt chụp mấy tấm, lại từ bên trái chụp, bên trái chụp hoàn lại từ bên phải chụp.

“Được chưa a.” Jennifer - Lawrence mau bảo trì không trụ tư thế ,“Nhanh lên a, ta chân, mặt, còn có cổ, đều tê rần.”

Matthew lui về phía sau hai bước, di động màn ảnh tiếp tục nhắm ngay Jennifer - Lawrence, nhắc nhở nói,“Giản, lại nhịn một hồi, này liền hảo.”

Chụp hoàn mặt bộ đặc tả, hắn lại vỗ một ít Jennifer - Lawrence toàn thân tượng.

Bất quá, quay chụp đi ra toàn thân tượng, thứ trên mặt liền không giống đặc tả như vậy rõ ràng có thể thấy được .

“Hảo.” Matthew quá khứ đem Jennifer - Lawrence kéo lên, ở trên thân thể trần trụi của nàng vỗ một chút,“Đi tắm rửa đi.”

Jennifer - Lawrence tiếp nhận Matthew truyền đạt khăn giấy, vừa lau mặt vừa nói,“Đều chảy tới trong miệng đi.” Nàng hướng tới phòng tắm bên kia đi, vào phòng tắm phía trước, quay đầu, lại biến thành kia phó vui tươi hớn hở bộ dáng,“Cho ta chuẩn bị một phần a, ta cũng muốn.”

Matthew giơ lên di động lung lay,“Không thành vấn đề.”

Trong phòng tắm rất nhanh truyền đến rất nhỏ tiếng nước, Matthew mở ra máy tính, nối tiếp di động, tại quay chụp ảnh chụp trung cẩn thận lựa chọn, cố ý tuyển ra một bộ phận, copy vào usb.

Nếu Jennifer - Lawrence muốn, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá tuyển ra này mấy ảnh chụp, tất cả đều là Jennifer - Lawrence một người.

Có một số việc, Matthew hướng đến đều là rất cẩn thận, cũng rất chú ý.

Thu phục này mấy, hắn đem usb đặt ở Jennifer - Lawrence di động bên cạnh, cửa phòng tắm rất nhanh mở ra, Jennifer - Lawrence đi ra, phía trước trên mặt điểm điểm bạch ban, đã tẩy không còn một mảnh.

“Của ngươi ảnh chụp ở trong này.” Matthew chỉ chỉ di động bên cạnh usb,“Đừng quên thu hồi đến.”

Jennifer - Lawrence vui tươi hớn hở đi qua, tựa hồ sợ hãi một hồi quên, trước đem usb thu vào trong bao, nói,“Ta sẽ bảo tồn hảo này mấy ảnh chụp, đây là chúng ta tốt nhất vật kỷ niệm.”

Matthew gật gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến từng xem qua ảnh chụp, nhắc nhở nói,“Trở về đem usb thu hảo, đừng đặt ở internet không gian linh tinh gì đó bên trong, hiện tại hacker đều rất lợi hại.”

“A......” Jennifer - Lawrence theo bản năng gật đầu, nói,“Ta nhớ rõ .”

Nghe nàng nói như vậy, Matthew cảm giác chính mình lại làm một chuyện tốt, khiến Jennifer - Lawrence miễn trừ tương lai khả năng muốn đối mặt chuyện phiền toái.

Lúc này mới 6h hơn, hai người cũng không có buồn ngủ, thừa dịp Jennifer - Lawrence vừa tắm rửa xong còn chưa mặc quần áo, Matthew lại cầm lấy kia đài Apple di động.

Hắn đầy đủ học tập Trần lão sư cố gắng luyện tập nhiếp ảnh tinh thần, lại cấp Jennifer - Lawrence vỗ không thiếu ảnh chụp.

Thực ra Jennifer - Lawrence cũng không phải hắn luyện tập nhiếp ảnh đầu tiên nhân thể người mẫu, phía trước liền có qua không thiếu, tỷ như Nina - Dobrev thể dục nhịp điệu, đều dùng máy quay phim quay chụp qua video.

Bất quá, này mấy hắn đều cất chứa đến tủ bảo hiểm trung, căn bản không hướng trên máy tính tồn, vạn nhất ngày nào đó sửa máy tính, chẳng phải là bi kịch ?

Tuy rằng lão mĩ bên này đối đãi này mấy nam nữ tự nguyện quay chụp gì đó phi thường khoan dung, rất ít có người thượng cương thượng tuyến, dù cho sáng tỏ cũng sẽ không xuất hiện đồi phong bại tục mà dẫn đến ảm đạm đạm ra Hollywood tình huống, nhưng Matthew tự nhận là vẫn là rất có nguyên tắc , không thể khiến Nina - Dobrev cùng Jennifer - Lawrence đám người gánh vác không cần thiết phiêu lưu.

Mấy thứ này bảo tồn lên, đợi tương lai già đi, chặt cây không nổi thời điểm, cầm ra lại thưởng thức thưởng thức, cũng có thể kêu gọi ký ức, từng một thậm chí mấy cái thời đại tối hồng Hollywood ngôi sao, đều cùng hắn quan hệ không phải là ít.

Cái loại này trên tinh thần thỏa mãn cảm, đủ để cho ông lão an lòng.

Bảy giờ rưỡi, Matthew mang theo Jennifer - Lawrence xuống lầu ăn bữa sáng, ngồi ở trong phòng ăn, Jennifer - Lawrence nhìn người hầu bưng lên một ly sữa bò, nháy mắt không có khẩu vị.

“Làm sao?” Matthew nhìn thấy Jennifer - Lawrence không có động bữa sáng, quan tâm hỏi,“Không hợp khẩu vị?”

Jennifer - Lawrence cũng không biết nên nói như thế nào, tùy tiện tìm lý do,“Ta không đói bụng.”

Matthew không rõ sao thế này, bất quá vẫn là đối người hầu nói,“Cấp Lawrence tiểu thư đổi một phần trung thức bữa sáng.”

Người hầu bưng đi sữa bò cùng khay ăn, rất nhanh bưng tới một cái khác khay ăn, bên trong là xíu mại cùng bánh nhân đậu, mặt khác còn có một ly tinh mài sữa đậu nành.

Nhìn thấy trong chén màu trắng sữa chất lỏng, Jennifer - Lawrence sắp phát điên .

Matthew kỳ quái, tối hôm qua sáng nay hao phí nhiều như vậy thể lực, Jennifer - Lawrence thế nhưng một điểm đều không đói, chẳng lẽ sức chiến đấu như thế cường hãn?

Trách không được từng có thể lấy đến Oscar tốt nhất nữ chính a ! thật không phải bình thường nhân.

Đẳng cùng Matthew nếm qua bữa sáng, Jennifer - Lawrence tìm lấy cớ, cáo từ muốn rời đi.

“Ta cũng muốn đi ra ngoài.” Matthew khiến tài xế đem xe chạy đến biệt thự phía trước mặt,“Nhân tiện đưa ngươi đoạn đường.”

Jennifer - Lawrence gật gật đầu, khiến Matthew đem nàng đưa đến thế kỷ thành, xuống xe sau đẳng Matthew xe vừa ly khai, ngay lập tức đi đến bên cạnh một tiệm hamburger.

Ngồi ở tiệm Hamburger bên trong, cắn hoàn một đại Hamburger, Jennifer - Lawrence cảm giác bụng dễ chịu một ít, di động đột nhiên vang lên, là người đại diện đánh qua đến điện thoại.

Nàng chuyển được điện thoại, nghe bên kia nói vài câu, nói,“Yên tâm, ta chưa biến mất, hiện tại tại Thế Kỷ thành đâu. Vi kế tiếp thử vai làm chuẩn bị? Ngươi yên tâm, ta lấy đến Katniss tỷ lệ phi thường lớn, chỉ cần của ta kỹ xảo biểu diễn có thể đạt tới kịch tổ yêu cầu, kia vài đối thủ cạnh tranh toàn bộ đều sẽ ra cục !”

Cắt đứt điện thoại, Jennifer - Lawrence vui tươi hớn hở đi ra tiệm Hamburger, trực giác được này Los Angeles không khí thật để người mê say.

Đưa dưới Jennifer - Lawrence, Matthew đi khách sạn Four Seasons tiếp Johnny - Depp cùng Lily - Depp hai người, cùng ngày hôm qua hẹn như vậy, hắn cùng giáo nữ chơi một buổi sáng.

Lily - Depp nói là muốn mua sắm, nhưng chỉ khiến Matthew mua một gấu Teddy, sau đó liền không muốn khác .

Giữa trưa, Matthew cùng Lily - Depp cùng Johnny - Depp cùng nhau ăn cơm trưa, vừa cơm nước xong Johnny - Depp liền tiếp đến James Wan đánh tới điện thoại, James Wan chính thức thông tri Johnny - Depp, Lily - Depp thông qua Insidious kịch tổ thử vai, kịch tổ chuẩn bị bắt đầu cùng bọn họ đàm phán.

Johnny - Depp khiến chính mình người đại diện đại biểu Lily - Depp đi theo kịch tổ đàm phán, Matthew lại cùng hắn hàn huyên một hồi, đi Warner xưởng sản xuất.

Warner xưởng sản xuất có Insidious cùng [ Hunger Games ] hai số 13 phòng công tác đầu tư hạng mục tại trù bị quay chụp, thêm trong khoảng thời gian này chính thức trù bị mấu chốt giai đoạn, hắn khẳng định muốn thường xuyên lại đây.

Matthew đi trước Insidious kịch tổ ở studio dạo qua một vòng, này hạng mục trên cơ bản đều giao cho James Wan phụ trách, hắn không tính toán nhúng tay, chỉ là lý giải một chút trù bị tiến độ, liền ly khai.

Tiếp, hắn đi [ Hunger Games ] kịch tổ, tìm đến đạo diễn Patty Jenkins cùng người sản xuất Nina - Jacobsen hàn huyên một hồi, trịnh trọng đề cử Jennifer - Lawrence, hơn nữa đề nghị này hai người đi xem Jennifer - Lawrence đảm nhiệm nữ phụ [ Burning Plain ].

Ngày hôm qua nếm qua cơm tối, Matthew chuyên môn cho Charlize - Theron đánh điện thoại, nghe dưới nàng đối với Jennifer - Lawrence biểu diễn đánh giá, sau mới mang theo Jennifer - Lawrence hồi Horner trang viên.

Thêm từng mơ hồ ký ức, Jennifer - Lawrence biểu diễn Katniss nhân vật này hẳn là không có vấn đề.

Về phần Jennifer - Lawrence giả ngu bán nhân thiết, Matthew căn bản là không thèm để ý, loại này nhân thiết hiện giai đoạn rất thảo hỉ, đối với tương lai phim tuyên truyền là hảo sự.

Rời đi [ Hunger Games ] kịch tổ, Matthew lại đi [ Green Lantern ] kịch tổ ở studio dạo qua một vòng, cùng phụ trách này hạng mục Warner Bros cao quản hàn huyên vài câu.

Này hạng mục cao tới 2 ức 5000 vạn dollar sản xuất dự toán, quyết định từ lên kế hoạch đến phát hành cần lâu dài thời gian, trước mắt còn bị vây ở tiền kỳ trù bị giai đoạn, phỏng chừng sang năm mới có thể bắt đầu quay chụp, chiếu phim mà nói nhanh nhất cũng muốn 2011 năm kỳ nghỉ hè.

Tiếc nuối là, Matthew không có tại kịch tổ nhìn thấy Will - Smith.

Dựa theo Warner Bros bên kia thuyết pháp, Will - Smith vì quay chụp, đang tại Edward không quân căn cứ nhận tương ứng quân sự huấn luyện.

Mặt sau trong vài ngày, Matthew lại đi đầu tư mấy khác hạng mục nơi nào nhìn nhìn,[ Twilight: Eclipse ] còn tại trù bị, tân niên qua đi liền sẽ chính thức quay chụp, còn tiếp đến Ron Howard đánh tới điện thoại, hắn chuyên môn cùng kịch tổ chào hỏi, đem phía trước không đi ra Victoria cái kia nữ quỷ hút máu nhân vật, giao cho Bryce Dallas Howard biểu diễn.

Trong tay nắm có nhất định tài nguyên các đại lão, bù đắp nhau là chuyện rất bình thường.

Bryce Dallas Howard dù sao cũng là Ron Howard nữ nhi, điểm ấy tiểu bận rộn Matthew vẫn là vui bang .

Lại đi một chuyến Marvel ảnh nghiệp, nhìn xem trù bị trung [ Captain America ] tiến độ, Matthew chính thức tiến vào [ Fast and Furious 5] kịch tổ, vì này bộ phim quay chụp làm cuối cùng chuẩn bị công tác.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 823: Quảng Cáo Tài Trợ

So với [ Hunger Games ],[ Twilight ] cùng Insidious, đang tại trù bị trung [ Fast and Furious 5] không thể nghi ngờ là chân chính nhất tuyến thương nghiệp đại chế tác, lần trước râu quai nón Jack cùng đạo diễn Justin Lin đưa ra dự toán khả năng sẽ có chỗ hổng vấn đề sau, Matthew cùng David - Ellison trải qua bàn bạc, quyết định đem này bộ phim chế tác dự toán từ 1 ức 5000 vạn dollar tăng lên tới 1 ức 7000 vạn dollar.

Chẳng sợ đặt ở hôm nay Hollywood, này cũng có thể nói là cao nhất chế tác .

“Kịch tổ trù bị cơ bản thuận lợi, hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành.”

Disney xưởng sản xuất trong một gian phòng hội nghị, kịch tổ đang tại triệu tập chủ sáng nhân viên họp, đạo diễn Justin Lin không nhanh không chậm nói,“Ngoại cảnh địa chủ yếu phân ngoại ba địa phương, Burbank Disney xưởng sản xuất, California nam bộ hoang mạc, còn có Rio de Janeiro !”

Hắn nhìn Matthew liếc nhìn, gặp Matthew không có tỏ vẻ, tiếp tục nói,“Này bộ phim từ tháng 1 trung tuần bắt đầu quay chụp, quay chụp ngày dự tính 3 tháng đến 3 tháng rưỡi, kế hoạch muộn nhất không vượt qua tháng sáu phía trước hoàn thành quay chụp bộ phận.”

Nghe đến đó, David - Ellison thấp giọng hỏi Matthew,“Ngươi lịch phát hành thích hợp?”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Justin là căn cứ của ta lịch phát hành chế định quay chụp kế hoạch.”

Tân niên qua đi, hắn ít nhất có hai bộ điện ảnh muốn quay chụp, một bộ là [ Fast and Furious 5], một bộ khác là [ bộ đội đặc chủng 2].

Bởi Paramount ảnh nghiệp cùng Hasbro công ty nháo ra đổi mới đạo diễn phong ba,[ bộ đội đặc chủng 2] trù bị so với [ Fast and Furious 5] đến chậm rất nhiều, Stephen - Sommers kế hoạch sang năm sáu tháng cuối năm mới có thể tiến vào đến quay chụp giai đoạn.

Justin Lin lúc này còn nói thêm,“Disney ảnh nghiệp chế định chiếu phim lịch phát hành là 2011 năm tháng năm, cụ thể ngày còn không có xác định, trước mắt mấy cái lựa chọn là kỳ nghỉ hè bắt đầu thứ nhất cuối tuần, tháng năm trung tuần cùng ngày Tưởng niệm Liệt sĩ lịch phát hành.”

“Kỳ nghỉ hè bắt đầu có khả năng sao?” David - Ellison hỏi.

Râu quai nón Jack nói tiếp,“Rất khó, Walt Disney sắp hoàn thành đối Marvel giải trí thu mua, Marvel ảnh nghiệp muốn đem [ Captain America ] đặt ở kỳ nghỉ hè thứ nhất cuối tuần, trừ phi [ Captain America ] hậu kỳ chế tác hoặc là tuyên phát không kịp, bằng không chúng ta rất khó lấy đến này lịch phát hành.”

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Tháng năm có thể phát hành là có thể, chú ý nhắc nhở Disney phương diện, đồng cuối tuần tốt nhất không cần có đại chế tác phim thương mại lần đầu.”

“Ta sẽ cùng với Disney phương diện câu thông.” Râu quai nón Jack nói.

Diễn viên bên kia, Tyrese - Gibson đột nhiên chen vào nói nói,“Đừng an bài tại tháng sáu hạ tuần,[ Transformers 3] lịch phát hành tại đây thời gian đoạn, ta cảm giác này bộ phim cạnh tranh lực rất mạnh.”

“Chúng ta cạnh tranh lực cũng không nhược.” Paul - Walker cười nói,“Ngươi lo lắng chúng ta làm bất quá kia vài người máy?”

Tyrese - Gibson lắc đầu, chững chạc đàng hoàng nói,“Hai bộ ta tham diễn phim chạm vào cùng nhau, ta cấp bên nào đương gián điệp?”

Trong phòng hội nghị nhân không khỏi đều nở nụ cười, đối với Tyrese - Gibson vui đùa cũng không để ý.

Này hắc nhân cùng rất nhiều Phi Châu duệ như vậy, tại trêu đùa phương diện rất có thiên phú.

Justin Lin trong kế hoạch, phim khôi hài bộ phận, diễn viên chính vây quanh hắn tiến hành.

Khôi hài phương diện, Matthew cùng Paul - Walker đều không am hiểu.

Tiếng cười không có duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh bình ổn xuống đến, Justin Lin tiếp tục nói,“Matthew, ta cần một đám khêu gợi đồ bơi nữ lang.”

“Ngươi chiêu mộ liền là.” Matthew có điểm kỳ quái, chung quy Hollywood luôn luôn cũng không khuyết thiếu tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân,“Đua xe như thế nào có thể thiếu mĩ nữ?”

Justin Lin lại dã tâm bừng bừng,“Có thể hay không cùng Victoria bí mật tiếp xúc dưới?” Hắn nhìn thấy Matthew nghi hoặc, giải thích nói,“Ta thiết kế một màn diễn, cao tầng bãi biển đồ bơi party, nếu VS Thiên Sứ tập thể ra kính, cũng có lợi cho tuyên truyền.”

Matthew nhìn về phía David - Ellison, David - Ellison thấp giọng nói,“Ngươi làm chủ.”

Về điện ảnh phương diện sự tình, hắn cực ít nhúng tay, chỉ thừa hành một nguyên tắc, Matthew kế hoạch cùng thực thi , tất cả đều là chính xác .

“Như vậy đi, ta tìm người tiếp xúc một chút.” Matthew nhanh chóng làm ra quyết định,“Ta không thể cam đoan VS sẽ cùng chúng ta hợp tác.”

Này đề cập đến phí dụng vấn đề, nếu VS phương diện khai ra một giá cao tiền, hắn khẳng định sẽ không ngốc hồ hồ đồng ý.

Cùng VS phương diện tiếp xúc sự, vẫn là giao cho Helen - Hermann phụ trách, có hai tân trúng tuyển VS Thiên Sứ, bản thân chính là Thiên Sứ trù tính công ty hộ khách.

Giống như VS có đồ bơi series, hoàn toàn có thể lấy nhà tài trợ tình thế xuất trướng.

Nghĩ đến đây, Matthew chậm rãi nói,“Justin, Jack, các ngươi hai thương nghị một chút, xem có thể hay không đem kia trường bãi biển party hí gia tăng đồ bơi catwalk.”

Râu quai nón Jack cũng là có kinh nghiệm người sản xuất, vừa nghe liền minh bạch Matthew ý tứ, lập tức nói,“Đây là một hảo biện pháp lấy [ Fast and Furious ] series lực ảnh hưởng, hấp dẫn đến Victoria bí mật hẳn là không khó.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi,“Thương nghiệp tài trợ phương diện đàm thế nào ?”

“Đàm đến đều không sai biệt lắm .” Râu quai nón Jack mở ra trước mặt công tác nhật ký, chi tiết nói,“Ô tô phương diện, Mercedes Benz như cũ là của chúng ta chủ nhà tài trợ, mặt khác Dodge sẽ tiếp tục cùng chúng ta hợp tác, Lamborghini đang tại cùng chúng ta đàm.”

Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua,“Trừ cung cấp chiếc xe ngoài, từ này tam gia ô tô nhà tài trợ trên người, chúng ta có thể thu nhập 1000 vạn dollar tả hữu quảng cáo phí.”

Nghe được này nhất con số, không ít người đều nghị luận lên.

Râu quai nón Jack tiếp tục nói,“Còn có Rolex cùng Armani. Matthew, của ngươi hai nhà nhà tài trợ sẽ vì phim các cung cấp 150 vạn dollar quảng cáo phí.”

Hắn thanh thanh yết hầu,“Ngoài ra, Burger King, Coca-Cola, Budweiser đẳng tổng cộng chín thương hiệu sẽ xuất hiện tại phim bên trong, quảng cáo phí dụng tổng cộng 1300 vạn dollar.”

“Nga, phim còn chưa quay chụp, chúng ta liền thu hồi 2000 vạn dollar trở lên .”

Này cảm khái thanh âm không tính lớn, lại rõ ràng truyền đến Matthew bên này, Matthew cảm giác một điểm đều không nhiều, chung quy [ Transformers 3] bên kia quảng cáo phí, thêm vào cùng một chỗ đều vượt qua 4000 vạn dollar .

Lại còn có tỷ như Metersbonwe đẳng doanh nghiệp tại hiệp đàm.

Michael Bay không chỉ sẽ chụp quảng cáo, càng dám ở phim trung điên cuồng thêm quảng cáo !

Matthew được đến không xác thực tin tức, vỏn vẹn Lenovo một nhà, quảng cáo tài trợ phí dụng khả năng liền sẽ đạt tới 2000 vạn dollar, nghe nói trực tiếp xuất hiện Lenovo nhãn hiệu màn ảnh, mỗi giây quảng cáo phí cao tới 1000 vạn RMB.

Bởi vì thích [ Transformers ] quan hệ, hắn còn được đến rất nhiều tiểu đạo tin tức, Thái Bình Dương bờ bên kia ra thư hóa nãi mỗ gia công ty, yêu cầu ong bắp cày uống thư hóa nãi ! nghe nói Michael Bay cự tuyệt , sẽ cho bọn họ một câu để người ấn tượng khắc sâu lời kịch.

Lenovo yêu cầu nhãn hiệu đặc tả xuất hiện hình ảnh không ít hơn năm lần, hơn nữa không thể khiến Lenovo sản phẩm biến hình thành Decepticon, nếu biến hình thành ô tô nhân mà nói, còn sẽ thích hợp thêm vào quảng cáo phí.

“Jack, cùng Thái Bình Dương bờ bên kia doanh nghiệp đàm phán tiến hành thế nào ?” Matthew từ vi [ Fast and Furious 4] cử hành toàn cầu lễ công chiếu lần đầu khi, liền có bên kia doanh nghiệp tại cùng kịch tổ tiếp xúc,“Có xác định đầu tư ý đồ doanh nghiệp có bao nhiêu gia?”

Râu quai nón Jack lập tức hồi đáp,“Trước mắt đến nói có ngũ gia, một nhà nãi chế phẩm công ty, một nhà nam sĩ hiệu may phẩm bài, một nhà trí năng SUV phẩm bài, một nhà nước giải khát công ty...... Ân, còn có tài trợ Transformers máy tính phẩm bài.”

Hắn lại nhìn nhìn Notebook,“Này ngũ gia công ty tài trợ ý đồ cường liệt, trước mắt kịch tổ còn tại cùng bọn họ đàm phán, nếu thuận lợi mà nói, chúng ta có thể từ bọn họ trên người lấy đến tổng cộng vượt qua 2000 vạn dollar quảng cáo tài trợ.”

“Tại quay chụp phía trước hoàn thành đàm phán.” Matthew đối với này mức phi thường hài lòng,“Không cần ảnh hưởng đến kịch tổ bình thường quay chụp.”

Phim còn không có quay chụp, liền có thể thông qua quảng cáo tài trợ thu hồi 4000 vạn dollar đầu tư, này không thể nghi ngờ sẽ để hắn cùng David - Ellison tài chính áp lực nhỏ rất nhiều.

Matthew lại nhắc nhở nói,“Đối với quảng cáo cắm vào phương thức, bọn họ tất yếu cùng kịch tổ bàn bạc giải quyết, chú ý điểm này.”

Này ngũ gia phẩm bài đều là trải qua kịch tổ khảo sát , khẳng định sẽ không tiến hành quá mức cứng ngắc cài vào.

Phẩm bài hay không có đầy đủ độ nổi tiếng, hay không là trong nghề lĩnh quân phẩm bài; Xí nghiệp hay không đồng dạng có đủ mở rộng thực lực cùng marketing ý nghĩ; Phẩm bài hình tượng điều tính cùng phim lý niệm hay không nhất trí, hay không cùng cố sự phù hợp.

Đây là Matthew lựa chọn cài quảng cáo phẩm bài ba nguyên tắc.

Đặc biệt là đối đãi Thái Bình Dương bờ bên kia các kim chủ, hắn sẽ không giống Michael Bay như vậy không nguyên tắc không tiết tháo, tình nguyện thiếu thu quảng cáo tài trợ phí hoặc là buông tay đối phương quảng cáo tài trợ, cũng sẽ không giống [ Transformers ] kịch tổ như vậy, khiến quảng cáo nhà tài trợ trực tiếp can thiệp kịch tổ quay chụp chế tác.

Matthew năm nay tại Thái Bình Dương bờ bên kia làm tuyên truyền khi, liền cùng bên kia một ít phẩm bài cùng quảng cáo công ty tiếp xúc qua, thực ra Thái Bình Dương hai bờ đại bộ phận cài quảng cáo thực hiện đều cùng loại.

Rất nhiều điện ảnh cài vào thức quảng cáo, không phải chuyên môn quảng cáo công ty làm, liền phổ thông quảng cáo công ty, quảng cáo công ty chỉ cần kế hoạch một chút, sau đó chính là cùng kịch tổ phương diện đấu sức, cắm ở nơi nào, cắm bao lâu, kịch tổ đương nhiên muốn càng ngắn càng tốt, quảng cáo thương khẳng định muốn càng lớn càng tốt.

Các đại phẩm bài có chính mình quảng cáo bộ, có thể trực tiếp tiến hành kế hoạch, điện ảnh chế tác phương quảng cáo thiết kế vĩnh viễn đều là bị động .

Đương nhiên, đây là kia vài tiểu kịch tổ cùng bình thường phim.

Đổi thành đại đạo diễn đại chế tác, tình huống tự nhiên không giống nhau.

Giống [ Fast and Furious 5] như vậy đại chế tác đứng đầu điện ảnh, kịch tổ cũng không khuyết thiếu tiềm tại quảng cáo nhà tài trợ.

Thực ra lấy Matthew hơn xa Michael Bay thương nghiệp kêu gọi lực, thật muốn giống [ Transformers ] kịch tổ như vậy không tiết tháo mà nói,[ Fast and Furious 5] làm đến tám chín ngàn vạn dollar quảng cáo tài trợ căn bản không phải việc khó.

Chỉ riêng Thái Bình Dương bờ bên kia nhà tài trợ, kịch tổ từ chối hơn mười gia, đặc biệt là một ít bảo vệ sức khoẻ sản phẩm, Matthew nghiêm khắc hạn chế kịch tổ cài vào.

Lần này hội nghị giằng co chừng nửa giờ, từ lần này hội nghị sau, kịch tổ tất cả chủ yếu diễn viên đều phải gia nhập kịch tổ, tiến hành tập luyện cùng một ít tất yếu kỹ năng đặc biệt huấn luyện.

Hội nghị kết thúc, Matthew vừa muốn rời đi, David - Ellison gọi lại hắn, rõ ràng có chuyện muốn cùng hắn bàn bạc.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 824: Đầu Tư Đề Nghị

Trong phòng họp người khác rất nhanh rời đi, liền còn lại dư Matthew cùng David - Ellison hai.

“Có chuyện gì, David?” Matthew nhìn hắn hỏi.

David - Ellison tự hỏi một hồi, lúc này mới nói,“Chủ yếu là hai chuyện, một kiện là đầu tư sự, một khác kiện cần ngươi giúp chút việc.”

“Chúng ta nhiều năm như vậy bằng hữu .” Matthew cười nói,“Có chuyện nói thẳng, không cần khách khí.”

David - Ellison di chuyển thân thể, mặt hướng Matthew, nói,“Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không theo ngươi khách khí !” Hắn không khỏi cười lên,“Paramount ảnh nghiệp cùng Tom - Cruise đang tại trù bị [ Mission Impossible 4], ngươi nghe nói sao?”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta biết, trước mắt đã xác định đạo diễn là Pixar phòng công tác Brad Bird.”

Đây cũng là Pixar một trong ngũ hổ tướng, đạo diễn qua The Incredibles cùng [ Ratatouille ] hai bộ phim hoạt hình dài, còn lấy đến qua Oscar tốt nhất phim hoạt hình dài tiểu kim nhân, cùng Andrew - Stanton cùng loại, Walt Disney thu mua Pixar phòng công tác sau, Brad Bird mục tiêu cũng đặt ở chân nhân điện ảnh bên trên.

“Này hạng mục hiện tại dự toán không đủ.” David - Ellison đơn giản giải thích nói,“Paramount ảnh nghiệp tương lai hai năm trọng đầu hạng mục là ngươi diễn viên chính [ bộ đội đặc chủng 2], sau đó mới là Tom - Cruise chủ đạo [ Mission Impossible ] series, chủ yếu tài nguyên hướng [ bộ đội đặc chủng ] nghiêng dưới tình huống,[ Mission Impossible 4] dự toán vẫn là vấn đề.”

Hắn lại bổ sung một câu,“Bởi vì [ Mission Impossible 3] ích lợi như vậy, còn có Tom - Cruise bản thân một ít vấn đề,[ Mission Impossible 4] dung tư tương đối khó khăn.”

Matthew nói tiếp nói,“Cho nên, David, ngươi chuẩn bị đầu tư [ Mission Impossible 4]?”

“Là có như vậy một ý tưởng.” David - Ellison nói thẳng,“Tưởng đầu tư, lại có nghi ngờ.”

Đối với chính mình lớn nhất hợp tác đồng bọn, Matthew có thể bang vẫn là sẽ bang, hỏi,“Nào phương diện nghi ngờ?”

Dựa theo bình thường tình huống đến nói,[ Mission Impossible ] series vẫn quay chụp đi xuống,[ Mission Impossible 4] khẳng định là thành công , ít nhất không có thất bại.

Nhưng này series tương đối đặc biệt, xa không giống ở mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy.

David - Ellison phi thường tín nhiệm Matthew, vừa nghĩ vừa nói,“[ Mission Impossible 3] so sánh tiền hai bộ muốn kém một ít, loại này xu hướng suy tàn hay không sẽ kéo dài đến thứ bốn bộ?” Hắn niết niết cằm,“Chính yếu nghi ngờ vẫn là đến từ Tom - Cruise bản thân, này vài năm hắn rất sa sút , nơi nơi đều là hắn hắc liêu, phản đối tin tức nhiều đếm không xuể, fan điện ảnh hay không sẽ vứt bỏ hắn?”

Nghe đến đó, Matthew minh bạch Tom - Cruise mới là David - Ellison lo lắng nhất , tự hỏi một hồi, nói,“David, Tom - Cruise tuyệt đại bộ phận hắc liêu đến từ nơi nào?”

“Một tiểu bộ phận là hắn tín ngưỡng cùng hành vi có điểm quái dị.” David - Ellison tại Hollywood nhiều năm như vậy, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều chuyện sau lưng,“Càng nhiều là hắn tiền nhiệm người đại diện Pat - Kingsley tại bôi đen.”

Matthew nói tiếp nói,“Tom - Cruise năm đó trùng kích Oscar tốt nhất nam chính thất bại, đem đại bộ phận trách nhiệm quy tội Pat - Kingsley, đơn phương cùng Pat - Kingsley cùng caa giải ước, Pat - Kingsley lập tức phản kích.”

David - Ellison gật đầu,“Là như thế này.”

“Việc này đã qua đi năm sáu năm , gần nhất về Tom - Cruise phản đối tin tức thiếu rất nhiều, phỏng chừng Pat - Kingsley cũng sẽ không cắn không buông.” Matthew nhắc nhở nói,“Hơn nữa Pat - Kingsley cũng chuyển dời cừu hận mục tiêu.”

Hắn nói thẳng,“Nicole Kidman trước đó không lâu cũng sa thải Pat - Kingsley, ta nghe Helen đề cập qua, Pat - Kingsley đang tại lên kế hoạch trả thù, Nicole Kidman muốn không hay ho .”

David - Ellison cười cười,“Nicole Kidman từ lấy đến Oscar tốt nhất nữ chính bắt đầu, vẫn đang xui xẻo.”

Matthew thở dài,“Kế tiếp nàng sẽ càng xui xẻo.”

Từ lấy đến Oscar tiểu kim nhân khởi, tuy rằng Nicole Kidman vẫn là danh phù kỳ thực box office độc dược, nhưng tại Pat - Kingsley vận tác dưới, còn có thể duy trì tại nhất tuyến nữ tinh hàng ngũ trung, hiện tại Nicole Kidman đứng đến Pat - Kingsley mặt đối lập, phỏng chừng rất nhanh liền sẽ phản đối tin tức bay đầy trời.

Mấy năm nay, về Nicole Kidman cùng Tom - Cruise ly hôn tin tức, trên cơ bản có lợi cho Nicole Kidman, e hướng gió rất nhanh liền sẽ thay đổi, rất nhiều năm đó ly hôn chi tiết, đều sẽ từ Pat - Kingsley này người đại diện trong miệng truyền lưu đi ra.

Trong giới ai chẳng biết, kia trường oanh oanh liệt liệt ly hôn án, Nicole Kidman lợi dụng đối nữ tính đồng tình, đem chính mình đóng gói thành một đóa tiểu bạch hoa cùng một chỉ thiện lương tiểu bạch thỏ.

Lại nói, Hollywood này mấy nhất tuyến nữ tinh sẽ là tiểu bạch hoa cùng tiểu bạch thỏ sao?

Nicole Kidman bởi vì lựa chọn điện ảnh tất cả đều ăn hành, sa thải người đại diện, nhưng kế tiếp sẽ đối mặt càng thêm không xong trạng huống.

Nàng không sao người đại diện tương lai rất không xong, bởi vì lão đi Pat - Kingsley đã bị thời đại rơi vào mặt sau; Sa thải người đại diện tương lai càng không xong, này người đại diện trả thù tâm rất mạnh, còn nắm giữ quá nhiều hắc liêu.

Thực ra Nicole Kidman căn bản vấn đề không ở nơi này, mà là nàng tại Bắc Mĩ chủ lưu người xem quần thể trung, luôn luôn liền không được thích.

Một bộ thị trường tiền cảnh phi thường tốt phim, chỉ cần sử dụng Nicole Kidman làm nữ chính, liền tự mang box office giảm n ngàn vạn dollar phản đối aura.

David - Ellison vuốt ve cằm, nói,“Dựa theo của ngươi thuyết pháp, Nicole Kidman chẳng phải là gián tiếp đem Tom - Cruise từ lốc xoáy bên trong kéo đi ra?”

“Bao nhiêu quản điểm dùng đi.” Matthew châm chước một phen,“Tom - Cruise vấn đề, không ở hắn phản đối tin tức, hắn là này trong giới tối chuyên nghiệp ngôi sao chi nhất, không cần hoài nghi hắn chức nghiệp tố dưỡng cùng đối sự nghiệp nhiệt tình yêu thương.”

“Ân.” David - Ellison nhẹ nhàng gật đầu.

Matthew còn nói thêm,“David, ta chỉ có năng lực vì ngươi phân tích một ít tình huống, đầu tư vẫn là không đầu tư, cần chính ngươi phán đoán.”

David - Ellison bức thiết nói,“Mau giảng.”

“Thực ra này hạng mục vấn đề lớn nhất vẫn là tại Tom - Cruise trên người.” Matthew nâng tay ngăn lại David - Ellison mở miệng, giải thích nói,“[ Mission Impossible ] series điện ảnh bản quyền là phân liệt , đại bộ phận bản quyền tại Tom - Cruise trên tay, Paramount ảnh nghiệp chỉ có tiểu bộ phận bản quyền cùng phát hành quyền, Tom - Cruise vẫn chặt chẽ nắm series chủ đạo quyền.”

Tom - Cruise diễn viên chính [ Mission Impossible ] series, là hắn nhớ rõ tương đối rõ ràng thành công series điện ảnh chi nhất, phía trước đầu tư thời điểm, cũng không phải không có đánh qua này series chủ ý, nhưng tại chi tiết lý giải qua tình huống sau, liền chủ động buông tay .

Này series nội bộ phân loạn tình huống, xa so bên ngoài nhân nhìn thấy muốn phức tạp.

Matthew tiếp tục nói,“Tom - Cruise bởi vì này vài năm phản đối tin tức quá nhiều, cũng không có đặc biệt hảo tác phẩm,[ Mission Impossible ] series có thể nói là hắn cuối cùng bảo đảm, cho nên Tom - Cruise khẳng định phi thường coi trọng này series, này đối phim thành công có chỗ tốt, đồng thời cũng đối ngoại lai đầu tư bất lợi......”

David - Ellison khẽ nhíu mày, tự hỏi Matthew mà nói.

“Tom - Cruise sẽ chưởng khống kịch tổ tuyệt đối quyền lực.” Matthew chậm rãi nói,“Dựa vào trong tay quyền lực, lấy đi phim tuyệt đại bộ phận ích lợi, lại thêm Paramount ảnh nghiệp phân đi bộ phận, ngoại lai dung tư đầu tư giả, rất khó bảo đảm tự thân quyền lợi, thậm chí sẽ đối mặt một khoản thượng hao hụt cục diện.”

Loại này làm trướng sự, bọn họ cũng trải qua, David - Ellison không khó lý giải.

Matthew vừa nghĩ vừa nói,“Tom - Cruise cùng Paramount ảnh nghiệp ký qua một phần bất bình đẳng hợp tác hiệp nghị, dù cho Tom - Cruise cái gì cũng không làm, Paramount ảnh nghiệp mỗi năm cũng muốn hướng Tom - Cruise thanh toán vượt qua 1000 vạn dollar cơ bản hợp tác phí dụng, hai người hợp tác hạng mục, Tom - Cruise càng là có được cao tỉ lệ chia hoa hồng, thêm Tom - Cruise kếch xù thù lao, làm người sản xuất cùng nam chính phân thành, cuối cùng lưu cho ngoại lai đầu tư giả ích lợi có bao nhiêu, ai cũng không thể cam đoan.”

David - Ellison nhíu nhíu mày,“Đầu tư đi vào, khả năng bạch bạch cho Tom - Cruise cùng Paramount ảnh nghiệp làm công?”

“Này ngược lại không hẳn.” Matthew đơn giản trực tiếp nói,“Bất quá ích lợi khẳng định muốn xa xa thấp hơn của ngươi mong muốn.”

David - Ellison trịnh trọng nói,“Ta hiểu được. Ta sẽ để người tiếp tục khảo sát, thận trọng làm quyết định.” Hắn lập tức chuyển tới chuyện thứ hai thượng,“Còn muốn khiến ngươi giúp một tay.”

Matthew cười cười,“Không cần khách khí.”

David - Ellison nói thẳng,“Megan đầu tư một bộ phim, Kathryn Bigelow đạo diễn [ Hurt Locker ], này bộ phim mục tiêu là sang năm Oscar, Megan tính toán tranh đoạt tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất phim đẳng giải thưởng, đã bắt đầu vận tác cùng quan hệ xã hội , đến lúc đó cần phiếu bầu.”

Matthew minh bạch David - Ellison ý tứ, nói,“Của ta phiếu khẳng định tuyển Megan hạng mục.”

Rất sớm phía trước hắn liền biết, David - Ellison muội muội Megan - Ellison lựa chọn cùng ca ca như vậy đường, từ đại học Southern California điện ảnh học viện nghỉ học, sau đó tiến vào Hollywood đầu tư điện ảnh sản nghiệp.

Huynh muội hai người bất đồng là, David - Ellison chủ yếu đầu tư thương nghiệp điện ảnh, Megan - Ellison thì tại độc lập văn nghệ giới điện ảnh dốc sức làm.

Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, trong nháy mắt Megan - Ellison đầu tư phim, đã muốn tranh đoạt Oscar .

David - Ellison còn nói thêm,“Nhiều phát động điểm nhân.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta sẽ phát động quen biết Oscar giám khảo.” Có vài lời hắn cần nói ở phía trước,“David, ta cùng với học viện hạch tâm tầng cơ bản không có giao tập, khả năng không thể giúp quá nhiều bận rộn.”

David - Ellison biết điểm này, nói,“Có thể phát động bao nhiêu là bao nhiêu, nhiều một phiếu cũng là hảo.”

Matthew đề nghị nói,“Khiến Megan tăng lớn PR cường độ, Oscar phiếu bầu rất nhiều thời gian chính là lấy tiền đập ra đến.”

Hai người lại thảo luận một hồi [ Hurt Locker ] trùng kích Oscar sự, trước sau ly khai phòng họp.

Matthew có thể giúp đỡ hữu hạn, chung quy trùng kích Oscar với hắn mà nói là hoàn toàn xa lạ lĩnh vực.

[ Hurt Locker ] tương lai như thế nào hắn không biết, nhưng theo sau Matthew tiếp đến Kathryn Bigelow chồng trước phát đến lần đầu mời.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 825: Sinh Thời Hệ Liệt

Yên lặng ước chừng mười hai năm sau,2009 năm 2 nguyệt trung tuần, có trường quay bạo quân, xe tải tài xế cùng kỹ thuật cuồng nhân danh xưng James - Cameron, mang theo siêu cấp cự chế [ Avatar ] hàng lâm Bắc Mĩ điện ảnh thị trường, tại 20th Century Fox tuyên truyền đóng gói dưới, này bộ phim đối ngoại công khai phí tổn cao tới năm ức dollar !

Nói như vậy cũng không sai, Hollywood trong giới đều biết,[ Avatar ] chế tác dự toán thêm tuyên phát dự toán, thật có năm ức dollar nhiều.

Nếu tính cả James - Cameron vì quay chụp [ Avatar ] trước tiên làm kỹ thuật chuẩn bị, tiêu phí khả năng sẽ càng nhiều.

Matthew cũng đánh qua này bộ phim chủ ý, nhưng James - Cameron cùng 20th Century Fox hợp tác chặt chẽ, kịch tổ áp dụng là dung tư phương thức, mà không phải nhận ngoại lai đầu tư.

Nói cách khác, 20th Century Fox cùng kịch tổ đối ngoại mượn tiền, sau đó hoàn lại tiền vốn thêm lợi tức, cung cấp dung tư nhân cũng không đề cập điện ảnh ích lợi phân thành.

Này với hắn mà nói không có bất cứ ý nghĩa.

Về phần kéo đến James - Cameron hợp tác, này nghiêm trọng vượt qua phạm vi năng lực của hắn, trước không nói hắn căn bản không thể vi James - Cameron cung cấp so 20th Century Fox càng hậu đãi hợp tác điều kiện, chỉ riêng là cự ngạch đầu tư liền khả năng dẫn đến mắt xích tài chính vỡ tan.

Hắn cũng tìm Helen - Hermann tiếp xúc qua James - Cameron, tiếp liền buông tay .

Từ thuyền lớn sau, 20th Century Fox cùng Sony điện tử liền cung cấp tài chính cùng thiết bị cung James - Cameron cải tiến 3d kỹ thuật, James - Cameron sớm cùng 20th Century Fox cột vào cùng nhau.

Đổi đạo diễn quay chụp? Này phim thiếu không phải cố sự, không phải diễn viên, thậm chí không phải kịch bản, mà là kỹ thuật !

Không có James - Cameron hao phí gần mười năm nghiên cứu, không có [ trở về Bismarck chiến hạm ],[ Thâm Uyên u linh ] cùng [ Thâm Uyên Alien ] ba bộ phim phóng sự thực địa quay chụp thí nghiệm, liền sẽ không có này bộ [ Avatar ].

Đây là một bộ thoát ly James - Cameron cơ hồ không có bất cứ thực hiện khả năng phim.

Matthew nhận 20th Century Fox mời, xuất hiện ở Hollywood đại rạp hát toàn cầu trên lễ công chiếu lần đầu.

Này coi như là chứng kiến một kỳ tích sinh ra.

“Nghe nói 20th Century Fox cùng James - Cameron hùng tâm bừng bừng.”

Thảm đỏ chỗ cuối, Walt Disney CEO Robert - Iger đứng ở trên bậc thang mặt, nhìn đi qua thảm đỏ James - Cameron, đối Matthew nói,“Muốn khiến [ Avatar ] trở thành một bộ ngang ngửa [ tàu Titanic ] cự chế.”

Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Matthew,“Ngươi cảm giác bọn họ có thể thành công sao?”

“Loại sự tình này ta như thế nào biết.” Matthew cũng không phải thần côn, như thế nào sẽ nhàn rỗi không có việc gì làm dự trắc, chỉ là nói,“Bất quá giá vé là ưu thế.”

Robert - Iger minh bạch Matthew ý tứ, nhẹ nhàng gật đầu,“[ Avatar ] có tiếp cận một phần ba 3d phòng chiếu.”

Matthew cũng từ thảm đỏ bên kia thu hồi ánh mắt,“Thế giới chi vương hùng tâm bừng bừng.”

“Hắn vẫn là Bắc Mĩ box office tổng bảng cùng thế giới box office tổng bộ đệ nhất vị.” Robert - Iger lộ ra chuột Mickey như vậy tươi cười,“Không ai có thể lay động hắn.”

Matthew phụ họa nói,“[ tàu Titanic ] là cự đại bảo khố !”

Robert - Iger thở dài,“Này mười năm trong lúc này,[ tàu Titanic ] chỉ riêng đĩa phim cùng băng ghi hình thu nhập, khiến cho nhân hâm mộ.”

“Thực ra ta càng hâm mộ các ngươi, Bob.” Matthew chậm rãi nói,“Các ngươi thế nhưng lấy xuống Lucas ảnh nghiệp !”

Robert - Iger ngược lại là rất khiêm tốn,“Chủ yếu là George - Lucas nguyện ý bán cho Disney.”

Matthew hỏi,“Nghe nói các ngươi chuẩn bị trọng khải Star Wars series?” Đây không phải bí mật, từ Disney ảnh nghiệp chuẩn bị thu mua Lucas ảnh nghiệp bắt đầu, tin tức liền truyền ra ,“Có lẽ chỉ có Star Wars series tài năng chung kết James - Cameron.”

Cho dù là đến hiện tại, hắn đều không thể lý giải người Mĩ đối với Star Wars series tình hoài, có lẽ tựa như Thái Bình Dương bờ bên kia người xem chung ái Tây Du như vậy?

Khác hắn không hiểu, lại có thể nhìn ra đến, Star Wars cùng [ Tây Du ký ] cùng loại, đều trở thành một loại đại chúng văn hóa ký hiệu.

“Chỉ hi vọng như thế.” Robert - Iger tươi cười trung mang theo một tia không dễ nhận ra giảo hoạt, đột nhiên hỏi,“Matthew, có hứng thú biểu diễn tân Jedi Knights sao?”

Matthew hảo kỳ hỏi,“Các ngươi đã có quy hoạch ?”

Robert - Iger lắc đầu,“Tạm thời còn không có.” Hắn cường điệu nói,“Nếu ngươi nguyện ý gia nhập liên minh, tin tưởng George - Lucas cùng Catherine - Kenneth nguyện ý chuyên môn vì ngươi thiết kế nhân vật chính.”

Nghĩ đến ong ong kiếm quang cùng mềm nhũn đánh nhau, Matthew trực tiếp lắc đầu,“Hay là thôi đi, ta đối Jedi Knights không có hứng thú.”

Hắn đối Tinh Chiến sau lưng văn hóa cùng thiết lập cũng không lý giải, chỉ xem điện ảnh mà nói, Jedi Knights dứt khoát nhược bạo .

Như thế nào cũng muốn móc ra kiếm quang, đối mặt Sith đại đế điên cuồng gào thét: Ta muốn đánh mười !

Lại nói, tương lai này series là nữ bạch tả cùng hắc mệnh quý thiên hạ.

“Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh đâu?” Robert - Iger mà nói phi thường khiêu dược,“[ Captain America ] liền muốn thử vai , ta cảm giác ngươi là biểu diễn Steve - Rogers tốt nhất nhân tuyển.”

Hắn nhắc nhở nói,“Ngươi cũng đầu tư [ Captain America ], đây là song thắng.”

Matthew thong thả mà kiên định lắc đầu, thuận miệng liền xả lý do cự tuyệt,“Kevin Feige sẽ không thanh toán kếch xù thù lao.” Hắn cười cười,“Bob, ta cũng không có lịch phát hành, sang năm ta có [ Fast and Furious 5] cùng [ bộ đội đặc chủng 2] hai bộ phim muốn quay chụp.”

Robert - Iger gật gật đầu, cứ việc không lại nói cái gì, trong lòng lại khó miễn có chút tiếc nuối, Walt Disney đã thu mua Marvel giải trí, tự nhiên toàn bộ tiếp nhận Marvel [ Avengers ] kế hoạch, toàn bộ series đầu tư lớn như vậy, dù cho Matthew - Horner chia sẻ đang tại trù bị [ Captain America ] cùng [ Avengers ] hai hạng mục các 40% đầu tư, Marvel ảnh nghiệp đầu nhập tài chính như cũ là con số thiên văn.

Cự đại đầu tư con số, mang đến là cực cao phiêu lưu, vạn nhất [ Avengers ] không đạt được mong muốn, không chỉ là đầu tư phim tổn thất, liên quan thu mua Marvel đều sẽ trở thành nét bút hỏng.

Nếu Matthew - Horner có thể biểu diễn trong đó chủ yếu nhân vật, phiêu lưu khẳng định sẽ đại đại hạ thấp.

Đáng tiếc a......

Robert - Iger chỉ có thể ở trong lòng thở dài, một Hollywood siêu cấp cự tinh, thân gia bảo thủ phỏng chừng khả năng có bảy tám ức dollar ức vạn phú hào, còn tại sản xuất đầu tư lĩnh vực khai thác ra một mảnh thiên địa , loại này nhân, dù cho lục đại công ty cũng không có cách nào khác miễn cưỡng.

Hắn bản thân liền đại biểu cho cự đại thương nghiệp giá trị.

Matthew cùng Robert - Iger lại hàn huyên một hồi, Robert - Iger trước vào rạp hát, hắn đang chuẩn bị tiến rạp hát, có người lại đây chào hỏi

“Hải, Matthew.”

Nhìn thấy đi tới là một để màu đỏ tóc dài nữ nhân, so Charlize - Theron thấp một ít, lại có so Charlize - Theron càng thêm khôi ngô hình thể, Matthew tiến lên một bước, cùng nàng nắm tay,“Ngươi hảo, Howard tiểu thư.”

“Bảo ta Bryce đi.” Bryce Dallas Howard cười nói,“Nhìn thấy ngươi rất cao hứng.”

Matthew cười cười, thực ra cùng Bryce Dallas Howard không quen, có chút khách khí nói,“Ngươi đêm nay thật xinh đẹp.”

“Cám ơn.” Bryce Dallas Howard nở nụ cười, sau đó nói,“[ Twilight ] sự, ta muốn đối với ngươi lời nói cám ơn.”

Matthew không thèm để ý nói,“Một điểm việc nhỏ, đừng để ở trong lòng.”

Bryce Dallas Howard lại biết đây là phụ thân mặt mũi, cũng là Howard gia nợ nhân tình, còn nói thêm,“Matthew, có dùng đến ta hỗ trợ địa phương, ngươi có thể đánh ta điện thoại.”

Nghe nàng nói như vậy, Matthew bỗng nhiên nghĩ tới David - Ellison, loại này nhân tình không cần bỏ qua, chung quy hắn cùng Howard gia không phải bằng hữu.

“Thật là có điểm sự cần ngươi hỗ trợ.” Hắn nói.

Bryce Dallas Howard trên mặt đang cười, đáy lòng lại tại thổ tào, này Matthew - Horner thật sự là một điểm đều không khách khí !

“Mời nói.” Bryce Dallas Howard nói.

Matthew đương nhiên sẽ không khách khí,“Ta có bằng hữu, nàng đầu tư quay chụp một bộ gọi là [ Hurt Locker ] phim, chuẩn bị trùng kích năm nay Oscar.”

Bryce Dallas Howard minh bạch , nhìn nhìn chung quanh, hạ giọng nói,“Ta sẽ phát động điện ảnh học viện bằng hữu bỏ phiếu.”

Matthew cười nói,“Cám ơn.”

Nói đến nơi đây, hai người cũng không có cái gì có thể nói , tuy rằng Bryce Dallas Howard là không ít người trong mắt trong lòng mĩ nữ, nhưng Matthew đối với nàng không có nửa điểm kia phương diện ý tứ.

Vừa đến Bryce Dallas Howard có có thể so với nam nhân cường tráng, thứ hai nàng hình như là kết hôn .

Làm có có nguyên tắc đốn củi công, Matthew là sẽ không chạm loại này thụ .

Matthew theo sau tiến vào Hollywood đại rạp hát, tại khách quý phòng nghỉ đợi một hồi, cố ý cùng James - Cameron chào hỏi, cũng ngắn ngủi hàn huyên vài câu.

Hắn không có cố ý kết giao James - Cameron.

Này bộ [ Avatar ] sau, James - Cameron quay chụp chế tác tục tập, biến thành sinh thời series.

Bất quá, tiến vào phòng chiếu phim phía trước, Matthew thấy được một cảm thấy hứng thú nhân.

Người kia thân hình không cao, mang kính mắt, trong tướng mạo cùng Harvey - Weinstein có điểm tương tự.

Matthew thu thập qua Weinstein ảnh nghiệp chi tiết tư liệu, lập tức nhận ra đây là rất ít công khai xuất hiện Bob - Weinstein !

Nhìn thấy Bob - Weinstein, hắn có điểm ngoài ý muốn, cố ý dừng lại một hồi, nhìn Bob - Weinstein tại phòng nghỉ ngơi cùng đạo diễn cùng ngôi sao hàn huyên, cùng các đại công ty lão bản trò chuyện.

Này cùng tư liệu trung Bob - Weinstein hoàn toàn bất đồng.

Qua lại mấy năm nay, Bob - Weinstein cực ít xuất hiện ở công chúng trường hợp, cơ bản đều giấu ở Harvey - Weinstein mặt sau, Hollywood phương diện nghe đồn là Harvey - Weinstein chủ ngoại, Bob - Weinstein chủ nội.

Matthew tham gia qua rất nhiều lễ công chiếu lần đầu cùng vô số Hollywood hoạt động, nhìn thấy Harvey - Weinstein số lần đều đếm không hết.

Nhưng Bob - Weinstein, vẫn là lần đầu tiên gặp.

Nếu không phải thu thập qua liên quan hắn tư liệu, Matthew căn bản nhận không ra đây chính là Bob - Weinstein.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 826: Đếm Tiền Đến Bong Gân

Nếu Bob - Weinstein cùng trong phòng nghỉ ngôi sao, đạo diễn, chế tác nhân cùng các đại công ty các cao tầng chào hỏi, khẳng định sẽ không kéo xuống một vị siêu cấp cự tinh, rất nhanh liền đến Matthew trước mặt.

“Sớm liền nghe Harvey từng nhắc tới ngươi.”

Đứng ở Matthew trước mặt, Bob - Weinstein cùng Harvey - Weinstein xử sự phong cách hoàn toàn bất đồng, trên mặt thủy chung mang theo tươi cười,“Không nghĩ tới hôm nay mới gặp đệ nhất mặt.”

Hắn vươn ra tay phải,“Nhìn thấy ngươi rất vinh hạnh, Matthew.”

Thái Bình Dương bờ bên kia có câu nói rất hay, thò tay không đánh người cười, Matthew cùng hắn nắm tay, cũng cười nói,“Rất cao hứng nhận thức ngươi, Bob.”

Hắn không có làm bộ như không biết Bob - Weinstein, Weinstein ảnh nghiệp đại danh đỉnh đỉnh, Hollywood nhị tuyến công ty bên trong người nổi bật, từ chế tác đến phát hành năng lực đầy đủ mọi thứ, nếu nói hắn loại này nhân không biết Weinstein ảnh nghiệp nhị đương gia, kia cũng quá giả .

Bob - Weinstein trên mặt vẫn treo cười,“Ta phi thường thích ngươi điện ảnh.”

Matthew nói tiếp nói,“Đây là vinh hạnh của ta.”

“Đáng tiếc......” Bob - Weinstein vẫn là cười đang nói,“Chúng ta vẫn vô duyên hợp tác.”

Nghĩ đến đang tại kế hoạch , Matthew cố ý đáp một câu hàm hồ mà nói,“Tương lai sẽ có cơ hội .”

Bob - Weinstein trên mặt không có biến hóa,“Ta cũng hi vọng tương lai có thể có cơ hội hợp tác.” Hắn đột nhiên bỏ thêm một câu,“Hợp tác mới có thể sinh ra ích lợi.”

Matthew trịnh trọng gật đầu, rất chăm chú nói,“Lời này ta tán đồng !”

“Có cơ hội chúng ta lại trò chuyện.” Bob - Weinstein chủ động cáo từ.

Matthew không lại nói cái gì, lại cùng hắn nắm tay.

Tuy rằng Amanda người đã kết giao Bob - Weinstein, nhưng vô luận hắn, vẫn là Amanda, đều giấu ở chỗ sâu trong, không có lộ qua bất cứ dấu vết, vị kia tiếp xúc Bob - Weinstein nhân, đơn thuần giống như là tại cùng Bob - Weinstein giao bằng hữu.

Từ ban sơ kế hoạch bắt đầu, Matthew, Amanda cùng Helen - Hermann liền phi thường rõ ràng, muốn tan rã Hollywood như thế một cỗ thâm căn cố đế thế lực, tuyệt đối không phải một kiện dễ dàng sự, kiên nhẫn là cơ bản nhất tố chất.

Nếu vội vàng đi làm, khẳng định sẽ gợi ra Weinstein huynh đệ cảnh giác, cuối cùng một chuyện không thành.

Matthew rất có kiên nhẫn, không kiên nhẫn cũng không được, tổng không thể bay đi New York, trực tiếp xử lý Harvey - Weinstein đi?

Kia không gọi trả thù, là đầu nước vào.

Bởi vì gặp được Bob - Weinstein, Matthew ngồi ở phòng chiếu phim trung, tinh lực căn bản không ở màn ảnh lớn phim mặt trên, ngược lại nhớ lại gần nhất cùng Harvey - Weinstein tương quan tin tức.

Harvey - Weinstein trước sau như một lấy Oscar làm trung tâm tiến hành kinh doanh vận tác, lấy sưu tập đến tư liệu xem,[ cửu ] này bộ phim thảm bại, khiến Harvey - Weinstein chỉ có thể tập trung vận tác Inglourious Basterds.

Này bộ khuyết thiếu Brad - Pitt phim, vẫn là có nhất định cạnh tranh lực .

Sang năm Harvey - Weinstein tại mùa trao giải vận tác trọng điểm hẳn là The King's Speech, còn có đang trong trù bị [ thiết nương tử ] cùng [ ta cùng với Monroe một tuần ].

Này mấy đều là Harvey - Weinstein vì Oscar lượng thân đặt làm phim.

Mặt khác, Matthew còn được đến tin tức, Harvey - Weinstein đang tại trên quốc tế tìm kiếm thích hợp Bắc Mĩ mùa trao giải nguồn phim, gia tăng trong tay lợi thế.

Khác không rõ lắm, có một điều xác định không thể nghi ngờ, Harvey - Weinstein sang năm sẽ tham gia Cannes liên hoan phim xem phim giao dịch hội.

Qua lại Weinstein huynh đệ vận tác phim, không toàn đều là đến từ bọn họ chế tác, còn thường xuyên bán đứt một ít tiểu chế tác phim độc lập phát hành quyền.

Tỷ như Thái Bình Dương bờ bên kia mấy bộ phim, đều là Weinstein huynh đệ bán đứt phát hành quyền.

Hơn nữa Matthew thu thập trong tư liệu, còn biểu hiện Harvey - Weinstein trên quốc tế làm việc cũng rất bá đạo, căn bản không nói quy củ.

Tối điển hình chính là bán đứt Thái Bình Dương bờ bên kia điện ảnh Bắc Mĩ hoặc là hải ngoại phát hành quyền.

Harvey - Weinstein thường xuyên cùng Thái Bình Dương bờ bên kia điện ảnh nhân giao tiếp, quen dùng kỹ xảo chính là mua bọn họ điện ảnh Bắc Mĩ phát hành bản quyền, hắn ngay từ đầu ra giá 1000 vạn dollar, mặt khác phát hành thương vừa thấy giá như thế cao cũng liền không lại cùng Harvey - Weinstein cạnh tranh.

Nhưng này bút bán đứt kim luôn luôn đều sẽ không một lần trả xong, Harvey - Weinstein ban sơ chỉ cấp 10 vạn hoặc là 20 vạn dollar làm tiền đặt cọc, đợi đến cuối cùng chụp hoàn tại Thái Bình Dương bờ bên kia phát hành , hắn nói này điện ảnh ta từ bỏ, lui hàng.

Bởi vì bên kia đạo bản hoành hành quan hệ, lúc này chế tác phương lại nghĩ bán cho người khác liền chậm.

Sau đó, Harvey - Weinstein tìm đến xưởng sản xuất, cấp ra 100 vạn dollar, bởi bên kia phim đánh vào quốc tế thị trường phi thường khó, đại bộ phận nhà sản xuất vừa không có thời gian cùng tinh lực đánh loại này căn bản dây dưa không rõ quốc tế quan tòa, cũng tìm đến càng tốt phát hành thương, cuối cùng căn cứ có thể kiếm bao nhiêu tính bao nhiêu tâm tư, đem phim bản quyền bán cho hắn.

Thế kỷ ban đầu, Harvey - Weinstein đem chính mình ngụy trang phi thường tốt, Thái Bình Dương bờ bên kia rất nhiều điện ảnh nhân một độ đem Harvey - Weinstein trở thành bên kia điện ảnh đánh vào quốc tế thị trường cứu thế chủ.

Hai năm nay, chịu thiệt mắc mưu số lần nhiều, bên kia điện ảnh nhân cũng dần dần thấy rõ Harvey - Weinstein chân diện mục.

Thực ra này mấy tại Harvey - Weinstein làm qua sự trung, liên như vậy ác liệt đều không tính là.

2006 năm, Mĩ quốc tác gia Peter - Biskind viết một quyển tên là [ thấp kém điện ảnh: Miramax, Sundance cùng độc lập điện ảnh quật khởi ] thư, mặt trên ghi lại rất nhiều về Weinstein ảnh nghiệp cùng phía trước Miramax vận tác độc lập điện ảnh sự tình.

Bất quá, này quyển sách không có một chút đề cập đến Harvey - Weinstein không thể thản lộ tại công chúng phía trước kia một mặt.

Matthew sinh hoạt cá nhân thoải mái triển lãm đi ra, cẩu tử cùng giải trí phóng viên tùy tiện chụp, công chúng nguyện thấy thế nào liền thấy thế nào, nhưng Harvey - Weinstein tuyệt đối không dám làm như vậy.

Một tuần trước, Matthew cùng Ronan - Farrow liên hệ qua một lần, vị này có lý tưởng có khát vọng trẻ tuổi phóng viên, đã hành động lên.

Ronan - Farrow hướng hắn lộ ra, hắn đang tại tiếp xúc Rose McGowan.

Nghe nói, vị này Quentin - Tarantino đạo diễn [ khủng bố tinh cầu ] nữ chính, không chỉ một lần bị Harvey - Weinstein bắt buộc......

Ngoài ra, Ronan - Farrow còn thu thập đến mấy nữ diễn viên danh tự, nhưng kia những người này phi thường cẩn thận, muốn làm thông các nàng công tác tuyệt không là kiện dễ dàng sự.

Này mấy tất cả đều che lấp tại chỗ sâu, không có đầy đủ nắm chắc, Matthew sẽ không phát động.

Giống như loại này sự, bất động thì thôi, động mà nói, liền muốn mục tiêu rốt cuộc không thể phiên thân.

Tự hỏi không có dài bao nhiêu thời gian, Matthew đội 3D kính mắt, chuyển tới đang tại chiếu phim phim mặt trên.

Từ kịch tình đến nói, này bộ phim bình bình vô kì, nhưng đối với điện ảnh kỹ thuật đến nói, đang tại chiếu phim IMAX3D cách thức, có cách mạng tính ý nghĩa.

Trên thị giác, không có cái gì có thể tiếp cận James - Cameron này bộ phim trung sở đạt tới , cứ việc Matthew đối với nhân vật đặc biệt là nam chính thiết lập có điểm phản cảm, nhưng hình ảnh đủ để vuốt phẳng hết thảy, một thế giới làm người ta kích động triển hiện ra đến, thậm chí có một khắc hắn đều cảm giác thân ở Pandora tinh.

Một người thật có thể thay đổi toàn bộ thế giới sao? Ít nhất từ James - Cameron nơi này, Matthew được đến đáp án là khẳng định .

Ai đều biết James - Cameron chính là thiêu tiền máy móc, nhưng nhân gia chính là có bản lĩnh đem đầu tư tiền gấp bội kiếm trở về, chẳng sợ đem chính mình thù lao đáp đi vào cũng muốn làm ra trong cảm nhận hoàn mỹ nhất hiệu quả.

Chỉ là phim cuối cùng kết cục, Matthew nhìn có điểm phiền lòng.

Mặc kệ James - Cameron vi Na'vi giao cho cái gì ý nghĩa, tại hắn loại này nhân trong lòng, làm người so làm mặt khác loạn thất bát tao thứ gì hảo nhiều lắm.

Về phần phim hình ảnh cùng kỹ thuật, kia hoàn toàn không phải văn tự có thể hình dung , liền tính là xây đắp ra thật dày hoa lệ từ ngữ trau chuốt, cũng không đủ lấy hình dung phim sở triển hiện ra Pandora tinh cầu.

Lại nói, quan khán phim khi, rất ít có người hi vọng nhân vật chính cúp, chung quy đó là chính mình đại nhập sở tại, nhưng Matthew bức thiết hi vọng nam chính bị nhân loại cơ giáp xử lý.

Lần đầu kết thúc, ngồi xe về nhà trên đường, Matthew liền khẩn cấp phát một điều Twitter, không chút nào che giấu thổi phồng James - Cameron.

“James - Cameron chứng minh hắn đích xác là thế giới chi vương, làm thị giác đặc hiệu kỹ thuật đại quân, sinh vật thiết kế đại quân, động tác bắt giữ đại quân, thế thân diễn viên đại quân, vũ đạo diễn viên đại quân, diễn viên đại quân, âm nhạc cùng âm hưởng đại quân tổng thống soái, hắn dùng để người trợn mắt há hốc mồm phương thức đem phim khoa học viễn tưởng mang vào 21 thế kỷ, đây chính là Avatar !”

Từ trên bản chất đến nói, James - Cameron cùng hắn là một đường nhân, thế giới chi vương mở rộng thương nghiệp điện ảnh đường, khiến có điểm xu hướng suy tàn Hollywood chủ lưu phim thương mại, có thể tiếp tục chiếm lấy thế giới điện ảnh thị trường.

Dùng nào đó đạo diễn lời đến nói, điện ảnh sản nghiệp có thể chia làm Avatar phía trước cùng Avatar sau .

Nhưng cho dù là [ Avatar ], cũng vô pháp đánh vỡ Hollywood điện ảnh một cố hữu quy luật.

Hollywood điện ảnh sản nghiệp phát triển cho tới bây giờ, còn không có bất cứ một bộ phi cải biên hoặc là phi tục tập nguyên sang loại hình điện ảnh Bắc Mĩ tuần đầu box office có thể đột phá một ức dollar.

[ tàu Titanic ] không có làm đến,[ Avatar ] đồng dạng làm không được.

Này bộ phim Bắc Mĩ cuối tuần đầu box office 7700 vạn dollar không tính là đặc biệt dễ khiến người khác chú ý, nhưng thứ hai cuối tuần 7500 vạn dollar trở lên box office, dứt khoát để người trợn mắt há hốc mồm.

Sau đó, thứ ba cuối tuần 6800 vạn dollar trở lên, thứ tư cuối tuần 5200 vạn dollar trở lên, còn chưa hề có một bộ điện ảnh, box office xu thế giống [ Avatar ] như vậy vững vàng.

So với [ Avatar ], tiến vào hậu kỳ chiếu phim [ Twilight 2: New Moon ] hướng đi chỉ có thể dùng nhất tiết ngàn dặm đến hình dung.

Này bộ quỷ hút máu phim tình cảm trải qua tiền ba vòng box office bùng nổ sau, rõ ràng hậu kế vô lực, đến 2010 năm tân niên thời điểm, cuối tuần box office đã trượt xuống đến 300 vạn dollar tả hữu, ngã ra Bắc Mĩ box office bảng xếp hạng tiền thập vị.

Nhưng ai cũng không thể phủ nhận phim ở trên phòng bán vé đạt được cự đại thành công.

Phát hành bảy tuần,[ Twilight 2: New Moon ] Bắc Mĩ box office tích lũy 3 ức 1208 vạn dollar, toàn cầu box office gia tăng 6 ức 4550 vạn dollar.

Theo mặt sau box office phân thành đến trướng, Matthew chuẩn bị hảo hảo thử xem đếm tiền đếm tới tay rút gân cảm giác.

Tân niên ngày nghỉ chấm dứt sau, trải qua cuối cùng trù bị cùng tập luyện,[ Fast and Furious 5] tại Disney xưởng sản xuất chuẩn bị quay chụp.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 827: Thế Giới Nhân Dân Đại Đoàn Kết

Sáng sớm năm giờ bắt đầu, Disney xưởng sản xuất studio số 2 liền bận rộn lu bù lên, hàng loạt nhân không ngừng dũng mãnh tràn vào, trong này không thiếu nghiệp nội có thể gọi được với danh hào đạo cụ sư, bố cảnh sư, nhiếp ảnh sư cùng hoá trang sư, đợi đến chừng bảy giờ, các diễn viên cũng lục tục đuổi tới, rất nhanh tiến vào phần mình phòng hóa trang.

Hóa trang xong đi ra, studio bên trong quay chụp nơi sân sớm bố trí hoàn tất, liền chờ các diễn viên đúng chỗ.

Ny Ny một thân mát lạnh khêu gợi trang điểm, đi đến studio trung hảo kỳ nhìn chung quanh, này gian cự đại studio, phảng phất xưởng sửa chữa ô tô như vậy.

Kế tiếp thời gian rất lâu, nàng liền muốn ở trong này quay chụp .

Lần đầu tiên tham dự lớn như vậy quy mô quay chụp, Ny Ny bao nhiêu có chút khẩn trương, nhưng vừa đi vừa điều chỉnh tâm tính: Thật vất vả chen vào này kịch tổ, nhất định phải biểu hiện hảo, như vậy mới có thể ra đầu người .

Xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ xác thật là một con đường tắt, lại không phải nói dễ dàng liền có thể đi qua.

Nàng tiến vào trường quay, lại nhìn nhìn, giống như các diễn viên đã đến đông đủ .

Nơi sân trung gian cái kia nhìn qua tầm ba mươi tuổi Hoa kiều là đạo diễn Justin Lin, Matthew tựa hồ tại cùng hắn làm trao đổi, hai người thoạt nhìn đều rất nhẹ nhàng, thường thường còn sẽ lộ ra tươi cười.

Lại một diễn viên đi qua, đó là hai nam chính chi nhất Paul - Walker, giống như cùng Matthew quan hệ rất tốt, hai người còn chạm quyền đầu.

Một chiếc màu đen xe máy biên, mặc kỵ thủ phục nữ diễn viên tại cơ giới sư hiệp trợ dưới kiểm tra xe máy, bó sát người thiết kế kỵ thủ phục đột hiện ra một đôi làm người ta sợ hãi than chân dài, dễ dàng đem trường quay sở hữu nữ tính đều so đi xuống.

Này nữ diễn viên Ny Ny nhận thức, Israel nữ tinh Gal - Gadot, tại [ Fast and Furious 4] trung nhất cử thành danh, vẫn là Matthew đóng vai Sean bạn gái, nghe nói tại [ Fast and Furious 5] trung cơ hồ là nữ chính địa vị.

Thật sự là để người hâm mộ a.

Ny Ny ánh mắt lại từ Gal - Gadot trên người đảo qua, này Israel nữ diễn viên hảo gầy a !

Cùng truyền thống kia vài Tây phương nữ ngôi sao hoàn toàn bất đồng, Gal - Gadot tinh tế cao gầy, đan luận dáng người tựa hồ một trận gió liền có thể thổi đổ, nhưng trên mặt nàng mang theo nữ tính ít có anh khí, chướng mắt đi rất không phải bình thường.

Lúc này nàng xem đến Matthew đi qua, cùng Gal - Gadot nói vài câu gì, không tự giác nắm chặt quyền đầu, rất nhanh lại buông lỏng ra.

Tân niên vừa qua khỏi, nàng liền từ Thái Bình Dương bờ bên kia đuổi tới Los Angeles, tham gia một ít huấn luyện cùng tập luyện, đối kịch tổ tình huống có điều lý giải.

Gal - Gadot đã bị kịch tổ phủng vi nữ chính, hơn nữa Matthew đối với nàng giống như rất có hứng thú bộ dáng, nhưng Gal - Gadot giống như đối Matthew không có hứng thú......

Ny Ny lắc lắc đầu, mục tiêu của chính mình là xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ, không tất yếu ở bên này tránh, mặc kệ là Matthew, vẫn là trên thực tế nữ chính Gal - Gadot, đều không là dễ chọc .

Nghĩ đến đây, nàng bắt buộc chính mình quay đầu nhìn về phía địa phương khác, Daniel - Ngô chính tại một chiếc Lamborghini thượng điều chỉnh chỗ ngồi, vị này có giống nhau màu da cùng màu tóc nam ngôi sao, từ nàng vừa tới kịch tổ bắt đầu, đối với nàng cũng rất lãnh đạm, giống như không tưởng cùng nàng có quá nhiều liên lụy.

Hai người không phải một đường nhân, Ny Ny rất rõ ràng điểm này, Daniel - ngô là hoàn toàn Mĩ quốc hóa Hoa kiều diễn viên.

Còn có trường quay trung nhàn nhã thong dong Jordana - Brewster, vị này nữ diễn viên tâm tính khiến nàng đặc biệt bội phục, Jordana - Brewster nhưng là [ Fast and Furious 1] tuyệt đối nữ chính, cùng Paul - Walker như vậy, là nguyên lão trong nguyên lão, kết quả đến hiện tại, Jordana - Brewster cùng nàng nhân vật Mia đều biên hóa ,[ Fast and Furious 5] vai diễn đừng nói cùng Gal - Gadot so , thậm chí so nàng đều phải thiếu.

Nhưng Jordana - Brewster căn bản không để ý, Ny Ny quan sát thời gian rất lâu, Jordana - Brewster là thật không để ý, mà không phải giả vờ.

Về phần nguyên nhân......

“Muốn là ta có thể sinh ra tại nàng như vậy giàu có gia đình,” Ny Ny trong lòng thở dài,“Phỏng chừng ta cũng sẽ không để ý.”

Tại nàng xem đến, Jordana - Brewster hoàn toàn là đem quay phim trở thành hưu nhàn giải trí.

Này cùng nàng, cùng Gal - Gadot, thậm chí bao gồm Matthew ở bên trong kịch tổ mặt khác diễn viên có trên bản chất phân biệt.

Cuối cùng, Ny Ny nhìn về một thân hip hop phong trang điểm Tyrese - Gibson, gã này tựa hồ chú ý tới nàng ánh mắt, về triều bên này làm quái chớp mắt vài cái.

Này hắc nhân diễn viên là kịch tổ trung kẻ dở hơi, cũng khiến nàng cải biến đối với hắc nhân một ít ấn tượng.

Dùng mạng internet lời đến nói, quốc nội hắc nhân đó là nhất đẳng nhân, hết ăn lại uống lừa nữ nhân, cố tình còn có rất nhiều ngốc hồ hồ nữ nhân bởi vì người ngoại quốc thân phận, cam tâm tình nguyện đưa tiền tặng quà đưa thân thể.

Kia vài nữ nhân thật không là bình thường xuẩn, quốc nội kia vài hắc nhân đến từ nơi nào? Tuyệt đại bộ phận đều là Phi Châu nước nghèo, chim không thèm thả sh*t địa vị, nếu là gả qua đi mà nói...... Nga, Phật Tổ sẽ phù hộ các nàng.

Liền tính tại quốc nội, đến lúc đó sinh ra tiểu hài tử đến 99% cũng là da đen, loại này hài tử từ lên trường mầm non khởi, liền muốn trải qua bao nhiêu phân biệt đối đãi cùng khác thường ánh mắt?

Ny Ny ánh mắt từ tất cả chủ yếu diễn viên trên người đảo qua, bỗng nhiên phát hiện thú vị một địa phương, hai vị nam chính là người da trắng, nữ chính Gal - Gadot là tiêu chuẩn người Do Thái, Jordana - Brewster là Latin duệ, Tyrese - Gibson là hắc nhân, nàng cùng Daniel - ngô là châu Á.

Này kịch tổ chủ yếu diễn viên cấu thành thật là phức tạp , nhiều tộc duệ đội hình, thêm phim “Đốn củi mệt” hạch tâm lý niệm, có phải hay không có thể kêu lên một câu “Thế giới nhân dân đại đoàn kết vạn tuế”?

Chỉ có thể nói Hollywood dung hợp tính thật không phải bình thường, đổi thành mặt khác quốc gia điện ảnh, như thế nào sẽ xuất hiện như thế đặc biệt chủ yếu diễn viên đội hình?

Matthew lúc này đi tới, vỗ nhè nhẹ Ny Ny cánh tay,“Này liền muốn bắt đầu quay chụp , cảm giác thế nào?”

Ny Ny cười cười,“Hoàn hảo, có chút khẩn trương.”

Mặc kệ nói như thế nào, nàng đều là lần đầu tiên đối mặt như vậy đại trường hợp.

“Thả lỏng.” Matthew nói đơn giản nói,“Chọn lựa khi làm như thế nào, hiện tại liền làm như thế nào, nơi này hí, so chọn lựa khi đơn giản.”

Ny Ny nhẹ nhàng gật đầu,“Ân.”

Matthew không có nói thêm nữa, xoay người trở lại trường quay trung ương.

Ny Ny hơi hơi cúi đầu, nhận ra chung quanh ném lại ánh mắt, đi đến bên này đều hơn nửa tháng , sớm từ ban đầu sửng sốt dần dần thích ứng .

Nàng gia nhập kịch tổ sau, hoàn toàn không hề nghĩ đến, Matthew - Horner không chút nào che giấu cùng nàng từng có rất nhiều chân quan hệ.

Loại sự tình này, không phải đều nên che che sao?

Đặt ở quốc nội, dù cho ngầm lại làm bừa, ở mặt ngoài còn muốn biểu hiện không có bất cứ quan hệ, kết quả Matthew - Horner căn bản không để ý người khác xem, không để ý người khác nghị luận.

Quả nhiên là danh phù kỳ thực Playboy a.

May mắn nàng không có quá nhiều ý tưởng, người như thế nếu là nàng bạn trai, còn không khóc chết?

Này hơn nửa tháng bên trong, gặp được rất nhiều người cùng chuyện đều đổi mới phía trước nhận tri, tỷ như cùng loại Matthew - Horner loại này hành vi, không ai cảm giác có vấn đề, tựa hồ song phương tâm cam Tinh Nguyện làm bừa, lại bình thường bất quá.

Sau đó, nàng cũng biết rất nhiều cùng loại với Matthew - Horner nhân, này phê Hollywood nổi tiếng Playboy bên trong, Matthew - Horner cùng Leonardo - DiCaprio là đại biểu nhân vật.

Hơn nữa đang lúc hồng Playboy còn chưa quá hạn, một đời mới Playboy đã quật khởi, về phần lão một đời Playboy......

Lão một đời Playboy nhóm đại khái là chơi đủ, cũng ngoạn bất động , đều thu tâm, hoặc là kết hôn, hoặc là có cố định bạn gái cùng bạn lữ.

Nghĩ đến đây, Ny Ny đột nhiên có chút khó chịu, cũng có chút thay kia vài nữ nhân không đáng giá.

Này mấy Playboy, lãng đủ, chơi đủ, dã đủ, rốt cuộc mệt mỏi muốn nghỉ ngơi , dựa vào cái gì khiến các nữ nhân tiếp bàn?

Tai họa nhiều như vậy nữ nhân, lại tìm hảo nữ nhân tiếp bàn, bọn họ lương tâm không có trở ngại sao?

“Hảo, các bộ môn chuẩn bị !” Đạo diễn Justin Lin thanh âm đột nhiên truyền tới,“Năm phút đồng hồ sau quay chụp !”

Ny Ny thu hồi tâm tư, hướng tới trường quay một mặt khác đi, đi tới một chiếc Lamborghini bên cạnh, đối cơ giới sư lộ ra một thân mật tươi cười, mở cửa xe chui vào trong xe.

Các diễn viên rất nhanh vào chỗ, trường quay trung tâm sửa chữa đài nơi này, chỉ còn lại có Matthew cùng Paul - Walker hai người.

Matthew đội một bộ bao tay, nhắc tới một phen sừng dê búa đi đến sửa chữa đài bên kia, cùng cầm một phen đại cờ lê Paul - Walker tương đối mà đứng.

Hắn huy động sừng dê búa thử, phân lượng rất khinh.

“Matthew ! Paul !” Justin Lin thanh âm vang lên,“Chuẩn bị !”

Paul - Walker nhìn Matthew liếc nhìn, triều Justin Lin bên kia khoa tay múa chân thủ thế.

Theo sau, Justin Lin ra lệnh một tiếng,[ Fast and Furious 5] cảnh đầu tiên bắt đầu quay chụp.

Máy quay phim dọc theo thanh trượt đi đến Matthew cùng Paul - Walker một bên, Paul - Walker dùng cờ lê sách sửa chữa trên đài đinh ốc, tựa hồ ninh bất động, ngẩng đầu đối Matthew nói,“Đập một chút !”

Matthew huy động búa, liền nện ở trên bàn làm việc, công tác đài thoạt nhìn là kim chúc tính chất, trên thực tế là nhuyễn nhựa cây chế tác , lực phản chấn cũng không lớn.

“Dùng tốt sao?” Paul - Walker nói.

“Ân !” Matthew gật gật đầu, lại huy động búa nện ở trên bàn làm việc,“Thứ này nện đầu dùng tốt nhất.”

Đúng lúc này, nổ vang tiếng motor vang lên, Matthew buông xuống sừng dê búa, Paul - Walker buông xuống cờ lê, cùng nhau nhìn về phía sửa chữa phân xưởng lối vào bên kia.

Một chiếc màu đen xe máy bay nhanh mà vào, đi theo tiếng xe phanh lại vang lên, xe máy vững vàng dừng lại, Gal - Gadot theo sau tháo xuống mũ giáp, lộ ra anh khí bừng bừng gương mặt.

Tiếp, một chiếc Dodge Challenger mở tiến vào, cửa xe mở ra sau, Jordana - Brewster đứng ở bên cạnh xe.

Sau đó, hai chiếc Lamborghini cũng mở tiến vào, Ny Ny xuống xe cùng Daniel - ngô đứng ở cùng nhau.

“Oa...... Oa...... Oa......” Tự mang nhịp thanh âm vang lên, Tyrese - Gibson từ nhập khẩu chuyển tiến vào, vừa đi vừa đánh giá phân xưởng bên trong,“Đây là cái gì tình huống?”

Đua xe gia tộc, xác thực điểm đến nói,[ Fast and Furious 5] trung đua xe gia tộc tập hợp hoàn tất.

Từng diễn viên đều có rõ ràng thiết lập, Matthew là lãnh tụ, người chỉ huy cùng kế hoạch chế định giả; Paul - Walker là quân sư kiêm lái xe; Gal - Gadot là vũ khí chuyên gia; Daniel - ngô cùng Ny Ny phụ trách điện tử cùng máy tính; Jordana - Brewster là hậu cần quản lý; Tyrese - Gibson nhân vật là khôi hài đảm đương.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 828: Ba Trăm Triệu Đô La

Studio bên trong, chủ yếu các diễn viên vây tụ tại Justin Lin bên cạnh, Justin Lin biên khoa tay múa chân vừa nói,“Chú ý, cảnh này lấy Matthew cùng Paul hai người làm trung tâm, các ngươi nên lắng tai nghe Matthew cùng Paul nói, nhưng cũng muốn biểu hiện ra bản thân cá tính.”

Matthew đứng ở bên đài sửa chữa, cẩn thận nghe Justin Lin giảng cảnh quay.

Vừa rồi đã quay chụp quá nhiều trường tách ra đến vai diễn, hiện tại mọi người lại hội tụ đến cùng nhau.

Bao gồm hắn ở bên trong, kịch tổ đại bộ phận diễn viên đối với Justin Lin vai diễn thiết kế đều tương đối hài lòng, xác thực điểm đến nói,[ Fast and Furious 4] thành công cũng chứng minh Justin Lin lý niệm cùng năng lực.

Đối với một đạo diễn đến nói, dọc theo thành công kinh nghiệm đi xuống trọng yếu phi thường.

[ Fast and Furious 5] kéo dài một bộ trước phong cách, duy nhất bất đồng là, thế giới quan tiến thêm một bước mở rộng, động tác cảnh tượng thiết kế càng thêm đại khí.

Đơn giản điểm đến nói, bọn họ sẽ ở phim bên trong đem Rio de Janeiro giảo được long trời lở đất.

Justin Lin giảng cảnh diễn xong, quay chụp rất nhanh bắt đầu.

Tất cả mọi người vây gom lại đài sửa chữa bên cạnh, hai đài máy quay phim từ không quấy nhiễu nhau cơ vị, phân biệt nhắm ngay hai bang nhân.

Từ trên trạm vị liền có thể nhìn ra nhân vật ở trong phim phân lượng, Matthew cùng Paul - Walker đứng chung một chỗ, người khác lấy hơi cong hình đứng ở bọn họ đối diện.

“Hiện tại đều cho nhau nhận thức đi?” Matthew ánh mắt từ bọn họ trên mặt nhất nhất đảo qua,“Kế tiếp chúng ta muốn tạo thành một đoàn đội.”

Liên siêu cấp anh hùng đều bắt đầu tổ đội , đua xe gia tộc đương nhiên không thể lạc hậu.

Gal - Gadot đột nhiên tiến lên hai bước, đi đến Matthew trước mặt, nói,“Ngươi bảo ta đến Rio thời điểm, ta tưởng so này càng có ý tứ sự đâu.”

Nàng xòe ra hai tay, cùng Matthew gắt gao ôm cùng một chỗ.

Matthew vỗ vỗ nàng phía sau lưng, nói,“Nhìn thấy ngươi thật tốt.”

Sau đó, Gal - Gadot kéo Matthew cánh tay, đứng ở hắn bên cạnh, liền cùng Jordana - Brewster cùng Paul - Walker như vậy.

Mọi người trạm vị cũng phát sinh biến hóa, cơ bản biến thành một vòng tròn.

“Sean, ngươi ép buộc chúng ta vượt qua nửa địa cầu vì cái gì?” Daniel - ngô chủ động hỏi.

Matthew chậm rãi mở miệng,“Có bút đại mua bán !”

Paul - Walker nói tiếp nói,“Mục tiêu của chúng ta gọi Hernán - Reyes.” Hắn đi đến bên đài sửa chữa, đem một phần tư liệu mở ra, triển lãm ở trước mặt mọi người,“Hắn chưa từng có thất thủ qua, bởi vì hắn chưa bao giờ lưu dấu vết, cũng không lưu văn bản chứng cớ.”

Gal - Gadot lật ra tư liệu, hỏi,“Đó chính là nói hắn tiền không thông qua ngân hàng, mà là tồn tại kho tiền mặt bên trong?”

“Nói đúng.” Paul - Walker lật ra tư liệu bên trong bản đồ,“Tổng cộng có mười gia kim khố, phân tán ở trong thành các nơi !”

Ny Ny hỏi,“Có bao nhiêu tiền?”

Matthew hồi đáp,“Ba ức dollar !”

“Phát tài a !” Tyrese Gibson huýt sáo.

Matthew quyền đầu chủy tại trên đài sửa chữa,“Chúng ta muốn đem tiền tất cả đều lấy đi !”

“Toàn bộ sao?” Jordana - Brewster hỏi.

Matthew gật gật đầu,“Toàn bộ !”

“Quá điên cuồng .” Gal - Gadot lúc này chen vào nói, nhìn Matthew nói,“Ta còn nghĩ đến ngươi gặp nguy hiểm !”

Nàng nhíu mày,“Chúng ta không có khả năng đồng thời thưởng mười gia......”

Matthew nở nụ cười,“Không sai. Cho nên chúng ta cần một kế hoạch.”

“Đình !” Justin Lin hô,“Này một điều qua.”

Hắn nhìn nhìn đồng hồ,“Nghỉ ngơi nửa giờ, chuyển trường quay chụp.”

Justin Lin từ đạo diễn máy theo dõi mặt sau đứng lên, hoạt động thân thể, tiếp lại ngồi xuống, kế hoạch tiếp theo màn diễn.

Đối với hắn này đạo diễn đến nói, trừ dựa theo kế hoạch quay chụp, cân bằng diễn viên ở giữa vai diễn cũng là trọng yếu phi thường một phần công tác, vừa phải đột hiện ra Matthew cùng Paul - Walker làm tuyệt đối nhân vật chính địa vị, lại không thể khiến đua xe gia tộc người khác biến thành chợt lóe mà qua tương du chúng.

Nếu biến thành tương du chúng, gia tăng này mấy nhân vật cũng liền trở nên không hề có ý nghĩa .

Đây không phải một phần thoải mái công tác.

Matthew cùng Paul - Walker còn dễ nói, không có người sẽ nghi ngờ hai vị tuyệt đối nhân vật chính, Gal - Gadot là thượng một bộ được hoan nghênh nhất nhân vật chi nhất, vai diễn gia tăng cũng theo lý đương nhiên.

Còn thừa vài vị diễn viên vai diễn, liền muốn làm tốt cân bằng .

Như vậy một bộ phim, nhiều nhân vật đồng thời xuất trướng hí, mặc kệ màn ảnh vẫn là lời kịch, đều là hắn hao phí đại lượng não tế bào tỉ mỉ thiết kế .

Diễn viên nơi nghỉ ngơi, Matthew ngồi ở trên ghế, uống một ngụm nước, hỏi bên cạnh Gal - Gadot,“Lần trước không phải nghe ngươi nói chuẩn bị chuyển đến Los Angeles sao?”

Gal - Gadot thuận thuận tóc,“Hiện tại giao thông như vậy phát đạt, đang ở nơi nào đều giống nhau.”

Matthew đầu tiên là gật đầu, tiếp còn nói thêm,“Lần trước từ Thái Bình Dương bờ bên kia trở về, ta vẫn chờ của ngươi party, kết quả ngươi hồi Israel không có tin tức.”

“Phụ mẫu ta có việc gấp.” Gal - Gadot tựa hồ cũng thật bất đắc dĩ,“Liên tiếp đánh cho ta vài điện thoại.”

Paul - Walker lúc này đi tới, kéo ra một cái ghế, ngồi ở Matthew bên kia, nói,“Matthew, ngươi hẳn là mời khách !”

“Hành a.” Matthew nói thẳng,“Paul, Gadot, các ngươi tùy thời đều có thể tới nhà của ta làm khách.”

Paul - Walker một điểm đều không khách khí,“Ta muốn ăn đại tiệc, tối đỉnh cấp đại tiệc !” Hắn vô cùng đau đớn,“Như vậy mới có thể bù lại ta tâm linh thượng nhận đến thương tổn !”

Gal - Gadot trước nhìn nhìn Paul - Walker, lại hảo kỳ nhìn nhìn Matthew, thử hỏi,“Các ngươi ở giữa...... Phát sinh cái gì ?”

Matthew nghe hiểu được lời này sau lưng ý tứ, nhanh chóng nói,“Không có, tuyệt đối không có !”

“Ngươi nghĩ gì đâu, Gadot.” Paul - Walker lắc lắc đầu,“Ta nói là chúng ta ký kết hiệp ước bên trong kia phân bổ sung điều khoản.”

Hắn hỏi Gal - Gadot,“Ngươi như vậy thích xe máy, lại không thể cùng người tái một hồi, không khó chịu sao?”

Gal - Gadot biết Paul - Walker nói là cái gì , nghĩ nghĩ, nói,“Hoàn hảo đi.”

Paul - Walker ngược lại lại đối Matthew nói,“Ta hai năm nay không thể đua xe, không thể đua xe, chỉ có thể nhìn người khác ngoạn, rất thống khổ .”

Matthew cười cười, nói,“Paul, chúng ta không phải chuyên nghiệp lái xe.”

Hắn rõ ràng Paul - Walker đối với đua xe cuồng nhiệt, thực ra kia phân hợp đồng bổ sung điều khoản thật muốn nói lớn bao nhiêu ước thúc lực cũng không tất, chủ yếu vẫn là nhắc nhở Paul - Walker đám người, kịch tổ cho ngươi thanh toán kếch xù thù lao, ngươi liền không thể tùy tiện thụ thương trì hoãn cùng kịch tổ hợp tác.

“Ai......” Paul - Walker thật dài thở ra một hơi,“Matthew, ngươi rất khó lý giải.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta có thể lý giải.”

Đổi thành người khác, cho dù là một kịch tổ hợp tác đồng bọn, hắn cũng lười quản loại này nhàn sự, chung quy hắn vừa không muốn làm cứu thế chủ, cũng đối Thánh Nhân nhân thiết không nửa điểm hứng thú, hơn nữa một cái chết nam chính chi nhất, tựa như Heath - Ledger với Dark Knight như vậy, có thể mang đến cự đại lợi ích.

Mặt khác, này series cũng có thể từ song nhân vật chính biến thành lấy hắn làm tuyệt đối trung tâm đan nhân vật chính.

Mặc kệ từ phương diện nào xem, Paul - Walker lặp lại từng đường, phù hợp nhất hắn lợi ích.

Nhưng Paul - Walker cùng hắn như thế nào coi như là bằng hữu.

Năm đó hắn còn không có phát tích, tại [ Fast and Furious 1] trong kịch tổ gặp Vin Diesel bully, Paul - Walker thủy chung cờ xí rõ ràng đứng ở hắn bên này.

Chỉ riêng là này một hạng, kia phân hợp đồng bổ sung điều khoản liền phi thường có tất yếu.

Từng,[ Fast and Furious 7] lợi dụng Paul - Walker tử làm đủ văn chương, ngay cả hắn loại này không thế nào quan tâm điện ảnh phía sau màn nhân, đều biết Paul - Walker chết vào đua xe cùng tai nạn giao thông.

Cho nên, mới cố ý tại hợp đồng trung gia tăng như vậy một điều khoản, vì không hiện được phân biệt đối đãi, còn tại tất cả chủ yếu diễn viên hợp đồng trung, đều tăng thêm giống nhau điều khoản.

Paul - Walker giúp qua hắn, duy trì qua hắn, hắn cũng hi vọng này điều khoản có thể lúc nào cũng nhắc nhở Paul - Walker, chung quy hắn không thể mỗi ngày đều nhìn chằm chằm một người, hi vọng loại này nhắc nhở có thể thay đổi Paul - Walker khả năng bất hạnh tương lai.

Từ tình huống hiện tại đến xem, hiệu quả vẫn là rất không sai , đại bộ phận Hollywood diễn viên vẫn là rất có khế ước tinh thần .

Nửa giờ nghỉ ngơi kết thúc, quay chụp lại bắt đầu, gần nhất vài ngày, đạo diễn Justin Lin quay chụp tất cả đều là phân xưởng nội vai diễn.

Giữa trưa thời điểm, Matthew cùng Justin Lin cùng râu quai nón Jack cùng nhau ăn cơm trưa, râu quai nón Jack mang đến một tin tức tốt.

Trải qua một tháng tiếp xúc cùng đàm phán, kịch tổ cùng Victoria's Secret đạt thành hiệp nghị, Victoria's Secret sẽ lấy quảng cáo nhà tài trợ thân phận xuất hiện ở [ Fast and Furious 5] trung, bất quá quảng cáo tài trợ phí dụng chỉ là tượng trưng tính 1 dollar.

Làm thù lao, Victoria's Secret đem phát động kì hạ sở hữu ký ước Thiên Sứ, tham dự kịch tổ tại Rio de Janeiro quay chụp, Justin Lin phía trước đã làm dự án, mỗ trường bờ cát party vai diễn sửa đổi vi cao tầng bờ cát catwalk, catwalk chủ đề chính là VS đồ bơi series.

Kịch tổ không cần hướng các thiên thần Victoria's Secret thanh toán quá mức phí dụng, bất quá muốn phụ trách Thiên Sứ các siêu mẫu quay chụp trong lúc này bình thường chi tiêu.

Mặt khác, tại phim quay chụp trung, mặc đồ bơi Thiên Sứ các siêu mẫu chỉ có thể nhìn không thể đụng vào.

Điểm này Matthew cùng Justin Lin cũng không có bất cứ ý kiến, bọn họ kéo đến VS Thiên Sứ lớn nhất mục đích là chế tạo tuyên truyền hâm nóng mánh lới, cho Thiên Sứ siêu mẫu màn ảnh hữu hạn, lại càng sẽ không lộng chút đại xích độ màn ảnh.

Đây là PG-13 thương nghiệp phim hành động, không phải động bất động liền cởi sạch lộ điểm khai làm nghệ thuật điện ảnh.

Tóm lại, thành khoảng cách gợi cảm đồ bơi các mỹ nữ, cơ bản đều là chỉ có thể nhìn không thể đụng vào, hết thảy đều phải vì PG-13 phân cấp.

Hôm nay,[ Fast and Furious ] series, đã là điện ảnh sử thượng tối đắt khách đua xe đề tài điện ảnh ,[ Fast and Furious ] vô luận là từ các phương diện đều đủ để hấp dẫn trẻ tuổi người xem, nhất là đương này series đã tiến hành đến thứ năm bộ, hơn nữa là thế giới nhân dân đại đoàn kết, tề tụ nhất đường thời điểm.

Từ sang tân góc độ đến nói, này bộ tục tác cực kỳ bảo thủ.

Nhưng tại động tác trên trường hợp, sẽ cực kỳ mở ra, trừ bảo trì tuấn nam mỹ nhân kích động tình cảm hình ảnh phong cách ngoài, Justin Lin sẽ đem càng nhiều cảnh phỉ, động tác nguyên tố dung nhập trong đó, bắn nhau, bạo phá trường hợp kình bạo thăng cấp.

Dùng Justin Lin lời đến nói, này bộ phim khẳng định sẽ là danh phù kỳ thực “Tốc độ + kích tình”, đại kết cục cao trào hí có thể đem “Đua xe hí tiêu đến tân cảnh giới”.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 829: Khu Ma Sư

Bóng đêm dày đặc như mực, một ngọn đèn lẻ loi vắt ngang tại trên trần nhà, mờ nhạt ảm đạm dưới ngọn đèn, cũ nát sàn cùng tường giấy phảng phất đã nát rữa, hướng trong không khí tản ra làm người ta hít thở không thông hương vị.

Tĩnh, dị thường tĩnh, tĩnh đến ngay cả không khí đều ngưng trệ .

Đột nhiên, hôn ám ngọn đèn lấp lóe lên đến, tia sáng lúc sáng lúc tối, trong bóng tối tựa hồ có cái gì đó, lặng lẽ đi tới góc tường.

Lạc chi --

Môn không gió mà động, không hề có điềm báo mở, tại đây dị thường im lặng phòng ở bên trong, có vẻ đặc biệt chói tai.

Phanh -- phanh -- phanh --

Có nện đồ đạc thanh âm, thông qua mở ra môn, truyền vào trong phòng.

Ngọn đèn lấp lóe càng nhanh, tia sáng tại sáng sủa gian nhanh chóng biến hóa, trong mơ hồ tựa hồ có bóng dáng chiếu rọi tại trên tường.

Lạc chi --

Cửa phòng lại vang lên, này đạo môn tựa hồ rỉ sét, phát ra thanh âm tựa như móng tay thổi qua rỉ sắt tấm sắt, để người không ngừng được ê răng.

Ầm --

Một tiếng vang lớn, cửa phòng đóng lại.

Này môn gắt gao đóng lại, tựa hồ rốt cuộc đánh không ra.

Oành -- oành --

Lấp lóe ngọn đèn trung không có bóng người, lại quỷ dị vang lên tiếng bước chân.

Này tiếng bước chân tại lúc sáng lúc tối ngọn đèn trung càng ngày gần, càng ngày càng giống, cuối cùng biến thành rõ ràng có thể nghe lộp bộp thanh.

Lộp bộp -- lộp bộp --

Lúc sáng lúc tối ngọn đèn đột nhiên lụi tắt, phòng triệt để trở tối, giống như Thâm Uyên như vậy, rốt cuộc nhìn không tới bất cứ thứ gì.

Đùng đùng --

Trên trần nhà điện hỏa hoa lóe qua, ngọn đèn chợt đại lượng.

Một bóng dáng, một nhân hình bóng dáng, xuất hiện ở trên vách tường, không biết bóng dáng bản thể như thế, vẫn là trên tường rách nát wallpaper quan hệ, kia bóng dáng thoạt nhìn rất kỳ quái, có địa phương lõm vào, có địa phương lồi ra đến, gọi người khó có thể phân biệt bản thể có phải hay không nhân !

-- -- --

Phảng phất ngủ nghiến răng bàn thanh âm vang lên.

Này thanh âm để người ê răng, để người kinh khiếp, để người không tự giác sẽ nổi da gà.

Giống như là đem người đặt ở giặt quần áo bản bên trên qua lại xát, thẳng đến sở hữu xương cốt đều nhu thành mảnh vỡ như vậy.

Cấp bách tiếng hít thở đột nhiên từ góc tường bên kia vang lên, một để kim sắc tóc ngắn tiểu cô nương ngồi xổm góc tường, dùng lực che miệng lại, tựa hồ sớm liền giấu ở chỗ này, hiện tại rốt cuộc nhịn không được trong lòng sợ hãi, sợ tới mức không ngừng lớn tiếng thở......

Bóng dáng ở trong ngọn đèn im lặng xoay người, biến thành mặt hướng tiểu cô nương góc tường.

“A --”

Sợ hãi tiếng kêu rốt cuộc vang lên, triệt để đánh vỡ gian phòng bên trong im lặng.

Một đài máy quay phim dọc theo thanh trượt từ gian phòng bên trong rời khỏi, ngồi ở máy quay phim mặt sau James Wan lớn tiếng nói,“Hảo, cảnh này qua !”

Nhưng quán tính cho phép, tiểu cô nương rít the thé còn đang tiếp tục.

“Lily !” Một mang theo Pháp thức khẩu âm giọng nữ vang lên,“Có thể , Lily !”

Vanessa - Paradis đi đến tiểu cô nương bên kia, đem nàng kéo lên,“Lily, này màn ảnh chụp xong.”

“Úc.” Lily - Depp đầu tiên là ngây ngốc gật đầu, tiếp liền nở nụ cười,“Mụ mụ, lần này quay phim thật hảo ngoạn.”

Matthew cũng đi tới, cười nói,“Ngươi thích như vậy trò chơi?”

Lily - Depp chỉ chỉ cái kia đung đưa bóng đèn, nói,“Giáo phụ, ngươi không cảm thấy rất có thú sao?”

Không đợi Matthew trả lời, Vanessa - Paradis liền nói,“Như vậy dọa người hí thú vị? Lily, ngươi suy nghĩ cái gì?”

Lily - Depp chu miệng, không nói gì thêm, lặng lẽ di chuyển cước bộ, thoáng rời xa Vanessa - Paradis, đứng ở Matthew bên cạnh.

“Ta khát .” Nàng nói thầm.

“Đi.” Matthew nắm nàng ra phòng,“Ta mang ngươi đi uống nước.”

Này đống dùng cho quay chụp phòng ở, vốn là hắn tại Burbank bắc giao phía trước trụ sở, tự nhiên phi thường quen thuộc, tại phòng khách máy làm nước bên kia cấp Lily - Depp tiếp một chén nước, bưng cho tiểu cô nương.

Lily - Depp tiếp nhận đến uống trước một ngụm, mỉm cười ngọt ngào nói,“Cám ơn giáo phụ.” Nàng lại uống một ngụm, sau đó hỏi,“Giáo phụ, ta diễn được còn có thể sao?”

“Phi thường tốt.” Matthew tán thành gật đầu.

Hôm nay là Insidious khởi động máy quay chụp ngày, Lily - Depp muốn tham gia quay chụp, vừa lúc [ Fast and Furious 5] kịch tổ bên kia không hắn hí, hắn chuyên môn đến bên này xem xem.

Lily - Depp ngẩng mặt nhỏ, hỏi,“Thật?”

Matthew đổi phi thường nghiêm túc khẩu khí,“Đương nhiên là thật .”

Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới Lily - Depp biểu hiện như vậy xuất sắc.

“Matthew !” Vanessa - Paradis thanh âm vang lên,“Ngươi nhưng là Lily giáo phụ !”

Nghe được này ẩn ẩn mang theo bất mãn mà nói, Matthew quay đầu nhìn lại, Vanessa - Paradis đã đi tới, hắn vội vàng nói,“Đúng vậy, Lily như vậy bổng, ta đều vì nàng kiêu ngạo.”

Vanessa - Paradis đi đến hắn đối diện, thở dài, hỏi,“Ngươi cùng Depp suy nghĩ cái gì?”

Matthew có điểm vò đầu, không rõ đây là cái gì ý tứ, hỏi,“Làm sao?”

“Lily còn không đến mười tuổi !” Vanessa - Paradis nhìn nhìn chung quanh, gặp không ai chú ý bên này, hạ giọng nói,“Ngươi cử được nàng quay chụp loại này hí thích hợp sao?”

Matthew ít có bị hỏi trụ, phía trước cũng không cảm giác cái gì, nhớ lại James Wan vừa quay chụp này màn ảnh, ý thức được chính mình cùng Depp chung quy xem nhẹ vài thứ.

“Xin lỗi.” Matthew nghĩ tới vấn đề sở tại,“Phi thường xin lỗi, ta này giáo phụ, tưởng sự tình rất đơn giản .”

Vanessa - Paradis chỉ là có điểm bất mãn, lại không phải cái loại này không nói đạo lý nữ nhân, ngược lại bao dung tâm tương đối rất không sai, bằng không cũng sẽ không cùng Johnny - Depp kết giao lâu như vậy.

Nàng lắc lắc đầu,“Tính, ta sẽ toàn bộ hành trình cùng Lily.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Vanessa, ta cam đoan, không có tiếp theo.”

Quả nhiên, chính mình không thích hợp mang tiểu hài tử, thật là một không hợp cách giáo phụ.

“Các ngươi nói cái gì?” Lily - Depp xem xem giáo phụ, lại xem xem mẫu thân, gãi đầu nói,“Ta nghe không hiểu !”

“Không có việc gì.” Vanessa - Paradis cười cười.

Matthew cùng Lily - Depp cùng Vanessa - Paradis lại hàn huyên một hồi, nhìn thấy James Wan xung bên này vẫy tay, vội vàng đi qua.

“Phòng ở có chút địa phương cần thích hợp tu chỉnh.” James Wan hỏi,“Khả năng sẽ phá hư vốn có trang hoàng.”

Nếu khiến kịch tổ ở trong này quay chụp, Matthew liền suy xét qua mấy vấn đề này, nói thẳng,“Không thành vấn đề, ngươi xem lộng, đừng đem phòng ở chủ thể kết cấu làm hư là được.”

James Wan vội vàng nói,“Sẽ không, chỉ là cải biến một chút trang sức.”

Matthew cùng hắn hàn huyên vài câu, lại nhìn nhìn vừa quay chụp màn ảnh, không thể không nói, tại xây dựng khủng bố không khí phương diện, James Wan xác thật là hảo thủ.

Khủng bố bầu không khí rất nhiều thời điểm cũng không cần khoa trương kinh hô, hoặc là bay ra huyết tương, ở chỗ vô thanh nghe kinh lôi hiệu quả thường thường sẽ càng tốt.

Kịch tổ trong gian phòng quay chụp nửa buổi sáng, Matthew chỉ là bàng quan, một chút đều không can thiệp James Wan công tác, thông qua một buổi sáng quay chụp, hắn cũng phát hiện , có lẽ Lily - Depp so với cái kia cho hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng Mackenzie Foy còn hơi kém hơn điểm, nhưng so với thử vai khi hảo nhiều lắm.

Càng trọng yếu hơn là, Lily - Depp một điểm đều không sợ hãi James Wan làm đi ra kia vài khủng bố bầu không khí, ngược lại hứng thú mười phần.

Có lẽ Lily - Depp tương lai có thể giống năm đó “Rít the thé hoàng hậu” Jamie Lee Curtis như vậy, triều phim kinh dị nữ vương trên đường phát triển?

Ý nghĩ này chợt lóe mà qua, Matthew rất rõ ràng, nếu hắn làm như vậy , ái nữ sốt ruột Vanessa - Paradis nói không chừng sẽ tìm hắn liều mạng.

Rất nhanh, kịch tổ xê dịch đến bên ngoài quay chụp, bởi phòng ở sở hữu cửa sổ, đều ở bên ngoài thiết trí màu đen bức màn, trong phòng có vẻ rất âm u, phòng ở bên ngoài lại ánh nắng tươi sáng.

Nhưng tại đây một mảnh tươi đẹp dương quang trung, Matthew đã thấy đến một sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt âm u trung niên nam nhân.

“Ngươi là Horner tiên sinh?”

Này trung niên nam nhân chủ động tìm đến Matthew,“Này đống phòng ở chủ nhân?”

Matthew nhìn hắn một cái, đặc biệt là không bình thường bạch mặt, gật đầu nói,“Ta là Matthew - Horner.”

Trung niên nam nhân thoạt nhìn tương đương nghiêm túc,“Ta là Brad - Tesla, một vị Khu ma sư.”

“Nga......” Matthew thuận miệng nói,“Ngươi hảo.”

Vị này có một thực đáng giá được đại thổi đặc thổi dòng họ, một vị Khu ma nhân đại sư?

Tesla đại sư mang theo nhắc nhở cùng cảnh cáo nói,“Của ngươi này đống phòng ở từng xảy ra giết người án !”

Matthew tùy ý gật đầu,“Mười mấy năm trước sự .”

“Người chết là một vị phụ nữ trẻ tuổi.” Tesla đại sư tái nhợt sắc mặt cùng âm u biểu tình, đều cực cụ đại sư phong phạm,“Bởi bị người hại chết, hung thủ không chiếm được ứng có trừng phạt, người bị hại linh hồn không thể tiến vào Thiên Đường, chỉ có thể ở trong này qua lại phiêu đãng.”

Hắn đột nhiên chỉ chỉ bởi vì không chú ý quản lý mà héo rũ dây thường xuân,“Ngươi xem bên kia, thực vật đã bị người bị hại oán niệm ảnh hưởng, sinh mệnh đang tại héo rũ.”

Matthew không có trả lời, rõ ràng cảm giác được lừa dối chi thần đang tại chú ý chính mình.

Tesla đại sư còn nói thêm,“Năm này tháng nọ chồng chất, người bị hại sắp lột xác thành oán linh, nếu không kịp thời xử lý, sẽ lan đến gần phòng ở chủ nhân !”

“Ngươi là nói sẽ lan đến gần ta?” Matthew hỏi.

“Đúng vậy, ta phi thường xác định điểm này.” Tesla đại sư bày ra một để người kinh dị tạo hình,“Horner tiên sinh, ngươi trên người đã mang theo oán linh nguyền rủa khí tức, lại kéo dài một đoạn thời gian, tất nhiên sẽ phát tác.”

Matthew nháy mắt không nói gì, cùng chính mình dạng này một trưởng tại hồng kỳ hạ nhân nói này mấy, dứt khoát rất vô nghĩa .

Một liên đầy trời thần phật cũng không tin nhân, như thế nào có thể sẽ tín này mấy.

Nhìn thấy Matthew trầm mặc, Tesla đại sư cho rằng chính mình mà nói khởi tác dụng, hắn tại Los Angeles cùng Hollywood lăn lộn rất nhiều năm, cùng không thiếu ngôi sao đánh qua giao tế, càng là không văn hóa ngôi sao, có vài lời càng có thể có tác dụng.

“Horner tiên sinh, mời ngươi coi trọng !” Tesla đại sư cực kỳ chăm chú nói,“Làm một danh Khu ma sư, ta có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi, cũng có nghĩa vụ giúp ngươi thoát khỏi oán linh độc hại !”

Lời này nói được chính nghĩa lẫm nhiên, đại công vô tư.

Matthew nghĩ nghĩ, hỏi,“Không xử lý sẽ có nguy hiểm?”

Tesla đại sư tuổi trẻ thời điểm đi Cảng thành lấy qua kinh, nói,“Nhẹ thì ảnh hưởng sự nghiệp tiền đồ, nặng thì nguy cập tính mạng !” Hắn lại nhắc nhở nói,“Horner tiên sinh, xin cho ta giúp ngươi ! đây là một danh Khu ma sư nghĩa vụ.”

Matthew nhìn hắn,“Nghĩa vụ a?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 830: Sinh Ý Chính Là Sinh Ý

Nhìn vị này khu ma đại sư, Matthew hảo kỳ hỏi,“Có hay không cụ thể kế hoạch?”

“Có.” Tesla đại sư kiến thức qua Cảng thành các đồng nghiệp là làm như thế nào ,“Ta có thể cử hành một đại hình khu ma nghi thức, xua tan oán linh.”

Matthew thuận miệng nói,“Vậy ngươi đi làm đi.”

Tesla đại sư trong lòng mừng thầm, qua lại không phải không có thành công nói động qua mặt khác Hollywood ngôi sao, nhưng mỗi lần đều phải hao phí rất nhiều miệng lưỡi, không nghĩ tới Matthew - Horner này ức vạn phú hào không ngờ cứ như vậy dễ nói chuyện.

Hắn tiếp tục bảo trì uy nghiêm đại sư hình tượng,“Horner tiên sinh, cử hành đại hình khu ma nghi thức, có rất nhiều vật phẩm cần chuẩn bị.”

Matthew gật gật đầu,“Vậy ngươi chuẩn bị đi.”

Tesla đại sư không dấu vết nhíu nhíu mày, nói,“Này mấy vật phẩm đều là trên thị trường phi thường khó mua được .”

Matthew nhìn hắn, một bộ không quá minh bạch lời này có ý tứ gì bộ dáng.

“Ta cần mua các loại tất yếu tài liệu.” Tesla đại sư chung quy vẫn là Tây phương nhân, nói chuyện làm việc không có Cảng thành các đồng nghiệp như vậy mịt mờ,“Này cần rất lớn một bút tiền.”

Nghe nói như thế, Matthew hỏi,“Ngươi không phải nghĩa vụ khu ma sao?”

Tesla đại sư rất ổn được,“Ta bản nhân phục vụ là nghĩa vụ , nhưng tài liệu cần mua.”

Matthew lười lại cho hắn nói tiếp, nói thẳng,“Coi như hết, ta ngày sau tìm mấy cái Đông Phương hòa thượng niệm niệm kinh hảo.”

“Bọn họ là dị đoan !” Tesla đại sư đề cao âm điệu.

Matthew lắc đầu, trực tiếp hướng đi chuẩn bị quay chụp James Wan bên kia, Tesla đại sư vừa muốn đuổi kịp, Braun - Williams đột nhiên ngăn cản hắn.

“Vị tiên sinh này.” Braun - Williams thản nhiên nói,“Mời ngươi tự trọng.”

Tesla đại sư dùng Thái Bình Dương bờ bên kia lời đến nói, đó là một vị người từng trải, vừa thấy Braun - Williams tư thế, liền biết người này phi thường không dễ chọc, lập tức rụt trở về.

Matthew đi đến James Wan bên cạnh, chờ hắn bận rộn xong sau, hỏi,“Khu ma sư là ngươi tìm đến?”

“Đúng vậy.” James Wan cười cười, nói,“Chủ yếu là đạo diễn phim quay chụp một ít khu ma nghi thức, ta bản nhân không tin này một bộ, bất quá hắn rất biết chơi đa dạng, tại trong giới là danh nhân, làm ra nghi thức rất có thể hù nhân.”

Hắn đại khái đoán được cái gì, hỏi,“Hắn sẽ không theo ngươi nói cái gì đi?”

Matthew gật gật đầu, nén cười nói,“Tên kia muốn vì ta làm cái gì khu ma nghi thức.”

James Wan nhìn về phía Tesla đại sư bên kia,“Ta sẽ cảnh cáo hắn, muốn hay không đem hắn trục xuất kịch tổ?”

“Không cần.” Matthew lắc đầu,“Nhắc nhở hắn, khiến hắn quản được miệng là được.”

“Ân.” James Wan gật đầu,“Ta này liền để người đi làm.”

Matthew không có ở bên này nhiều đãi, cùng Lily - Depp cùng Vanessa - Paradis chào hỏi, ly khai này đống hung trạch.

Về phần vị kia Tesla đại sư, hắn chuyên môn gọi điện thoại tìm người hỏi hỏi, ở trong nghề xác thật là rất có danh khu ma đại sư, vi không thiếu ngôi sao làm qua khu ma nghi thức.

Tại Bắc Mĩ sinh hoạt nhiều năm, Matthew cũng lý giải một ít tình huống, giống Bắc Mĩ phú hào cùng các nhân vật nổi tiếng, rất nhiều cùng thiên bình dương bờ bên kia như vậy, đồng dạng mê tín nào đó lực lượng thần bí, tỷ như Steve - Jobs liền vững tin A Tam vài thứ.

Tựa như Scientology giáo như vậy, có nhu cầu tự nhiên liền có thị trường, rất nhiều cái gọi là đại sư cùng chuyên nghiệp nhân sĩ đúng thời cơ mà sinh.

Thật nhiều nhân vẫn là đại sư fan ruột, hắn từ Helen - Hermann kia lý giải tình huống, trong giới Tesla đại sư thổi, giống như trên hệ thống mạng Tesla thổi như vậy có rất nhiều.

Này rất bình thường, ngôi sao đồng dạng sẽ trở thành người khác fan, đi thổi phồng người khác, liền cùng phấn ti thổi phồng ngôi sao không sai biệt lắm.

Tỷ như chính hắn, tại toàn cầu các nơi có được không đếm được Matthew thổi, này mấy Matthew thổi, từ hắn bề ngoài cùng dáng người, đến kỹ xảo biểu diễn cùng box office, lại đến thân gia cùng thân thủ, cơ hồ có thể đem hắn thổi lên trời.

Lý Tiểu Long thổi nhóm nói Lý Tiểu Long có thể đánh thắng cầm thương tinh nhuệ binh lính, Matthew thổi nhóm nói hắn tay không có thể xử lý một chi SEAL tiểu đội......

Từng, hắn ở trên mạng internet gặp qua quá nhiều các loại thổi phồng, ấn tượng tương đối còn rất nhiều Tesla thổi, Rothschild thổi, Bruce Lee thổi, chó ngao Tây Tạng thổi cùng Ro béo thổi.

Các fans tin tưởng sùng bái nhân năng lực, liền sẽ cho rằng thần tượng không gì không làm được.

Tối điển hình , thổi phồng Matthew có thể tay không xử lý một chi SEAL tiểu đội ngôn luận, Matthew chính mình nhìn đều xấu hổ, không nói khác nhân, đan nói Braun - Williams, đừng nói tay không , cho dù là cho hắn một thanh thương, 90% dưới tình huống, cũng không phải cầm thương bảo tiêu tiên sinh đối thủ.

Cái gì vật lộn cao thủ, cái gì thiết huyết nam nhân, tại vũ khí nóng trước mặt đều là tra.

Matthew không có tiến Burbank nội thành, trực tiếp phản hồi Beverly sơn trang, tại Thế Kỷ thành hội hợp Bella - Anderson, cùng đi hắn, Neborah cùng Chris - Kyle ba người hợp tác thư kích huấn luyện công ty.

Công ty này ở Los Angeles lấy bắc, từ Los Angeles đi thông Long Beach đường cao tốc nửa đường đi xuống, lại hướng tây đi một đoạn, do một nhà bỏ hoang xưởng sắt thép cải biến mà thành.

Xưởng sắt thép sớm bỏ hoang, gần nhất mấy năm nay về xưởng sắt thép tối có danh sự, chính là James - Cameron ở trong này quay chụp qua [ chung kết giả 2] kết cục đại chiến vai diễn.

Nơi này nào đó phân xưởng, còn bảo tồn hòa tan T1000 cùng T800 đạo cụ lò luyện.

Matthew tại xưởng sắt thép một đống Tiểu Lâu trong văn phòng, gặp được Chris - Kyle cùng Neborah, đem Bella - Anderson giới thiệu cho Chris - Kyle cùng hắn thê tử sau, Matthew khiến Neborah mang theo đi tham quan một chút này gia chuyên nghiệp hóa xạ kích huấn luyện công ty.

Bella - Anderson đem đại biểu số 13 phòng công tác cùng Chris - Kyle nói chuyện hắn tự truyện cải biên vấn đề.

Chris - Kyle tự truyện American Sniper đã hoàn thành, nhanh nhất hai tháng thượng tuần liền có thể xuất bản đưa ra thị trường, Matthew tự nhiên muốn điện ảnh cải biên quyền.

Bởi vì cùng Matthew hợp tác, Chris - Kyle cũng có khuynh hướng đem tự truyện cải biên quyền giao cho Matthew đến vận tác, bất quá sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, Chris - Kyle trường kỳ tòng quân khuyết thiếu đầy đủ xã hội kinh nghiệm không giả, lại không phải đứa ngốc.

Huống hồ hắn còn có tương đương khôn khéo lão bà.

Taya - Kyle có không sai thương nghiệp đầu não, Chris - Kyle này gian công ty có thể mở lên, nàng khởi trọng yếu tác dụng, hơn nữa tại Chris - Kyle tính toán xuất bản tự truyện sau, nàng kiêm nhiệm Chris - Kyle người quản lý.

Lấy đến tự truyện bản quyền, so mã dự tính muốn phức tạp một điểm.

Cùng Chris - Kyle như vậy, Taya - Kyle cũng có khuynh hướng đem American Sniper bản quyền ưu tiên bán ra cho Matthew số 13 phòng công tác, nhưng giá muốn chậm chậm đàm, đặc biệt là phải đợi tự truyện xuất bản đưa ra thị trường sau lại chính thức bắt đầu đàm phán.

Sinh ý chính là sinh ý, không ai là ngốc tử.

Có lẽ Chris - Kyle còn hơi chút có điểm mơ hồ, Taya - Kyle này khôn khéo nữ nhân lại ý thức được, Chris - Kyle này đoạn độc nhất vô nhị trải qua là cỡ nào quý giá, tối có thể thể hiện quý giá giá trị không thể nghi ngờ chính là tiền tài.

Hiện tại Bella - Anderson chỉ là bước đầu cùng Chris - Kyle vợ chồng nói chuyện.

Matthew bắt đầu khi liền thử qua Chris - Kyle, từ Chris - Kyle uyển cự trước tiên trao quyền khi liền biết, lần này đàm phán cũng sẽ không như vậy thoải mái dễ dàng.

Chỉ cần xếp hạng tại đàm phán đệ nhất trình tự liền đủ rồi.

Dùng mười mấy hai mươi vạn dollar liền có thể mua xuống một vị siêu cấp tay súng bắn tỉa tự truyện, tại hiện đại này tin tức xã hội, cơ hồ không khả năng.

Huống hồ, Chris - Kyle năm trước liền nổi danh .

Chris - Kyle chiến hữu,“Hồng Dực hành động” Duy nhất người sống sót Marcus - Luttrell tại này năm trước xuất bản đưa ra thị trường tự truyện [ cô độc người sống sót ] trung, chuyên môn có đoạn miêu tả Chris - Kyle Truyền Kỳ văn chương, theo này bộ tự truyện đại nhiệt, Chris - Kyle danh tự cũng từ quân đội đi vào dân gian.

Thậm chí, Chris - Kyle đã tiếp nhận đài truyền hình vài lần phỏng vấn.

Chỉ cần đầu óc không thành vấn đề, liền không khó nhìn thấy, tự truyện xuất bản phối hợp thích hợp tuyên truyền, lượng bán khẳng định sẽ không kém.

Matthew có đầy đủ kiên nhẫn, trao quyền phí với hắn mà nói không là vấn đề, hơn nữa Chris - Kyle cùng Taya - Kyle vợ chồng trên thực tế cũng có khuynh hướng cùng hắn hợp tác, duy nhất có chút phiền toái , chính là Taya - Kelsey vọng có thể lấy đến đầy đủ dày hồi báo.

“Chris - Kyle cùng Taya - Kyle đưa ra hai điều kiện.”

Trở về trên xe, Bella - Anderson đối Matthew nói,“Một là muốn tìm kiếm đại bài đạo diễn đạo diễn điện ảnh cải biên, hai là muốn tùy ngươi đến xuất diễn Chris - Kyle.”

Matthew dỡ ra thư phong bì, nói,“Này đều không là vấn đề.” Hắn hỏi,“Có nói tới bản quyền chuyển nhượng phí sao?”

Bella - Anderson gật gật đầu,“Có nói đến, nhưng Taya - Kyle cho rằng hiện giai đoạn đàm chuyển nhượng không thích hợp, nàng nói muốn đẳng tự truyện xuất bản đưa ra thị trường hai đến ba tháng sau lại bàn.”

Matthew khẽ nhíu mày, nói,“Ngươi nhìn chằm chằm việc này.” Hắn đối Bella - Anderson có đầy đủ tín nhiệm,“Một ngàn vạn dollar trở xuống trao quyền phí không cần hướng ta xin chỉ thị.”

“Ta minh bạch.” Bella - Anderson bình tĩnh nói,“Ta sẽ mau chóng thu phục Kyle vợ chồng.”

Matthew lật ra trong tay thư, đây là American Sniper sách mẫu, Chris - Kyle chuyên môn đưa cho hắn , xuất bản tự truyện cùng sách mẫu không có phân biệt.

Thừa dịp trở về trong khoảng thời gian này, hắn nhanh chóng lật xem một chút này bản tự truyện, tự truyện muốn biến thành thành công điện ảnh, trong đó rất nhiều địa phương đều phải tiến hành thích hợp cải biên.

Tự truyện vấn đề lớn nhất đến từ Chris - Kyle bản nhân, chịu giới hạn trong cá nhân lập trường cùng thị giác, tự truyện rất nhiều miêu tả, đặc biệt là đối với chiến tranh địch ta song phương miêu tả, có chút không thích hợp điện ảnh.

Tỷ như, Chris - Kyle đem hắn thư kích mục tiêu miêu tả thành “Dã man, ti bỉ Ác Ma.” Hắn viết nói,“Ta chỉ hi vọng ta có thể giết càng nhiều Ác Ma.” Hắn còn viết nói,“Ta thích ta sở làm , hiện tại cũng là. Nếu tình huống bất đồng -- nếu gia nhân của ta không cần ta -- ta sẽ lập tức quay lại, ta không có nói sai hoặc khuếch đại nói này rất thú vị. Ta cả đời tận sức với làm một danh đội biệt kích SEAL thành viên.”

Địch nhân có thể là tà ác , chiến tranh có thể là chính nghĩa , nhưng mặc kệ tình hình thực tế như thế nào, giống như loại này phim chiến tranh, chủ đề nhất định phải ít nhiều có chứa nghĩ lại.

Đây là Hollywood chiến tranh điện ảnh hoặc là nói người xem cần chính trị chính xác.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 831: Có Quyền Thế Nhất

Loại này cái gọi là nghĩ lại, không phải nói Chris - Kyle cá nhân nghĩ lại, Chris - Kyle chính là một Mĩ quốc đại binh, một cường đại Truyền Kỳ tay súng bắn tỉa, làm một bộ phim chiến tranh nam chính, chính là tất yếu là ngạnh hán nhân vật.

Matthew xem qua rất nhiều về tay súng bắn tỉa phim, gần mười năm thậm chí gần hai mươi năm qua, lấy tay súng bắn tỉa làm nhân vật chính phim thành công thực thiếu, lấy được thành công lớn càng là một bộ cũng không có.

Từ American Sniper sách mẫu cùng phía trước thất bại tay súng bắn tỉa điện ảnh trung, Matthew tự hỏi một phen sau, đại khái có một không phải đặc biệt rõ ràng lý niệm.

Phim chủ đề có thể phản chiến nghĩ lại, nhưng Chris - Kyle bản nhân nhất định là thiết huyết chân nam nhân.

Hắn không thể giống mặt khác mềm nhũn tiểu kê điện ảnh bên trong tay súng bắn tỉa quái tử thủ, động bất động liền bản thân đổi ý, sợ hãi, e sợ báo ứng.

Tương lai điện ảnh cải biên trung, Chris - Kyle là cương cương ngạnh ngạnh cao bồi, ta giết người, không có giết sai, dựa theo trình tự sát, của ta sát là vì bảo vệ, ta không sợ, bất hối, gặp mặt Thượng Đế cũng không sợ chút nào !

Đây mới là nhân vật linh hồn -- ta chẳng những dũng cảm, hơn nữa ta biết vì sao dũng cảm.

Phản chiến tắc giao cho chỉnh bộ phim chủ đề đến biểu hiện.

Chris - Kyle đến từ bang Texas, bản nhân thực ra cũng là cứng rắn cao bồi, như vậy một nhân vật......

Matthew nghĩ đến Bella - Anderson vừa từng nói lời, tìm một vị nổi danh đạo diễn đạo diễn, Steven - Spielberg giống như không quá thích hợp, hắn bao giờ cũng là giao cho phim quá nhiều nhân văn tư tưởng, nếu tương lai phim là nghĩ lại vi chủ đề, dũng cảm vi bề ngoài phim, nào nổi danh đạo diễn thích hợp?

Cứng rắn cao bồi?

Nháy mắt, Matthew trong đầu lóe ra một người danh tự, Clint - Eastwood !

Eastwood tuổi lớn, nhưng trong khung vẫn là cao bồi, cao bồi già đi, kia cũng là lão cao bồi !

Có lẽ người khác thỉnh đến Clint - Eastwood khó khăn, nhưng Matthew tin tưởng, chính mình phát ra mời mà nói, lão cao bồi rất có khả năng sẽ đáp ứng xuống dưới.

Nhớ năm đó, hắn nhưng là nộ hận Clint - Eastwood chán ghét nhất Spike Lee, vị kia thường xuyên pháo oanh Eastwood hắc nhân đạo diễn, không chỉ là bị hắn bức ra Hollywood, còn trầm mê với thuốc phiện, nghe nói thân thể đã suy sụp , nói không chừng lúc nào, liền sẽ đi gặp hắc mệnh quý nhóm Thượng Đế.

Clint - Eastwood chính miệng nói qua thiếu hắn một thật lớn nhân tình.

Mọi người đều biết, lão cao bồi là có danh cứng rắn tính tình, lời nói ra khỏi miệng hướng đến giữ lời.

Có thể thỉnh đến Clint - Eastwood, này bộ phim đạo diễn vấn đề cũng liền giải quyết , hơn nữa Clint - Eastwood cũng có quay chụp phim chiến tranh kinh nghiệm.

Về phần hắn tưởng này mấy lý niệm, ngược lại cũng không hẳn chính xác, đẳng lấy xuống American Sniper bản quyền cùng mời đến Clint - Eastwood sau, lại chế định chi tiết kế hoạch cũng không chậm.

Đáng tiếc, loại này phim chính là làm một lần mua bán, không giống [ Twilight ] cùng [ Hunger Games ] như vậy, có thể làm thành một series.

Ngày hôm sau, Matthew phản hồi Disney xưởng sản xuất, tiếp tục tham gia [ Fast and Furious 5] quay chụp.

Phim chủ yếu nhân vật nhiều, khẳng định muốn chia mỏng hai nam chính vai diễn, điểm này hắn sớm liền rõ ràng, bất quá cũng có chỗ tốt, đó chính là quay chụp khi vai diễn tương đối thiếu một ít, có càng nhiều thời gian cùng tinh lực đặt ở mặt khác trên công tác,

Matthew hiện tại không chỉ là diễn viên, vẫn là một người sản xuất cùng nhà đầu tư.

Tại Disney xưởng sản xuất liên tục quay chụp bốn ngày sau, Matthew lại đạt được hai ngày nghỉ kỳ, nhưng hắn không thời gian nghỉ ngơi, đi trước Paramount ảnh nghiệp thấy Stephen - Sommers, cùng với Hasbro hạng mục người phụ trách.

[ bộ đội đặc chủng 2] đang tại khẩn cấp trù bị, kịch bản sơ thảo dĩ nhiên hoàn thành, này bộ tục tập tạm thời mệnh danh là [ toàn diện phản kích ], vô luận là bộ đội đặc chủng một phương, vẫn là rắn hổ mang một phương, đều sẽ gia nhập rất nhiều tân nhân vật.

Bộ đội đặc chủng phương diện, mới gia nhập nhân vật vi hỏa thạch, xà mắt cùng Jay tiểu thư, rắn hổ mang phương diện còn lại là đom đóm, bạch u linh cùng Thomas huynh đệ.

Đương nhiên, có Matthew này nam chính kiêm người sản xuất tại,[ bộ đội đặc chủng 2: Toàn diện phản kích ] kịch tình như cũ là chặt chẽ vây quanh công tước triển khai.

Nhưng Matthew cũng có chuẩn bị tâm lý, phỏng chừng hắn nhiều nhất diễn hoàn đệ tam bộ.

Hasbro cùng Paramount ảnh nghiệp gia nhập truyện tranh hai đại nam chính chi nhất hỏa thạch, chỉ sợ cũng là vì thay thế được công tước làm chuẩn bị, tuy rằng hỏa thạch ở trong kịch bản thiết lập thuộc về tân binh viên, liên Jay tiểu thư đều so ra kém, nhưng điện ảnh muốn cho một nhân vật bạo seed, thật sự rất dễ dàng .

Hiện tại [ G.I. Joe: Rise of Cobra ] lấy được thành công lớn, hết thảy thuận lợi mà nói, ba bộ khúc đủ để cho này series triệt để khai hỏa phẩm bài, đến lúc đó đổi mới nhân vật chính mang đến ảnh hưởng cũng sẽ nhỏ rất nhiều.

Matthew rất rõ ràng, hắn kếch xù thù lao cùng phân thành đối với Hasbro cùng Paramount ảnh nghiệp là cự đại gánh nặng.

Bất quá, như vậy cũng tốt, ba bộ khúc sau rời khỏi, lưu lại giao cho Paramount ảnh nghiệp cùng Hasbro thu thập hảo.

Đã có loại này ý tưởng, Matthew cũng sẽ không cùng này hai nhà công ty khách khí, đối xuất bản lần đầu kịch bản đưa ra không thiếu ý kiến, nhiều nhất chính là cam đoan công tước vai diễn, chèn ép hỏa thạch tồn tại cảm.

Xuất hiện ở [ bộ đội đặc chủng 2: Toàn diện phản kích ] trung hỏa thạch, không chỉ là tân binh viên, đại bộ phận thời gian thực lực cũng sẽ rất yếu.

Về phần Hasbro cùng Paramount ảnh nghiệp đưa ra gia nhập chướng ngại vật cùng Slaughter trung sĩ thiết tưởng, Matthew minh xác tỏ vẻ phản đối, hai nhà công ty không thể không hủy bỏ kế hoạch.

Hắn sẽ lớn nhất trình độ bảo đảm chính mình lợi ích.

Tham gia hoàn [ bộ đội đặc chủng 2] trù bị hội nghị, Matthew lại đi một chuyến Marvel ảnh nghiệp, cùng Kevin Feige nói chuyện.

Hôm nay đã bước vào 2010 năm, Marvel hùng tâm bừng bừng lên kế hoạch vũ trụ Avengers, sắp nghênh đón cao trào vai diễn,[ Avengers ] đang tại làm tiền kỳ chuẩn bị.

Lần này lại đây, chủ yếu là Kevin Feige tìm hắn, mục đích còn lại là đòi nợ.

[ Avengers ] toàn diện bắt đầu trù bị, sản xuất dự toán cao tới 2 ức 2000 vạn dollar, Marvel ảnh nghiệp cần tuyệt bút tài chính.

Kevin Feige thúc giục Matthew nhanh chóng chú tư.

Loại sự tình này đương nhiên không thể kéo dài, Matthew minh xác tỏ vẻ, sẽ đem hắn đầu tư số định mức, theo kế hoạch từng nhóm đánh vào phương thứ ba đảm bảo tài khoản trung.

Mặt khác, Matthew lại hướng Kevin Feige tỏ vẻ, sẽ không can thiệp phim trù bị cùng chế tác.

Lại nói, hắn liền tính muốn can thiệp, cũng không năng lực này.

[ Avengers ] là một bộ phần đông fan comic cùng fan siêu cấp anh hùng nhóm nhón chân chờ đợi điện ảnh không sai, nhưng đối các sáng tác giả đến nói cũng không hữu hảo, bộ điện ảnh này tại Hollywood các đạo diễn trong mắt không phải một bán chạy hương bột bột, nghiên cứu này nguyên nhân thực ra rất đơn giản: Quá nhiều anh hùng, quá nhiều bất đồng siêu cấp năng lực, quá khó lộn xộn cùng một chỗ .

Loại này vấn đề vẫn là giao cho Kevin Feige hảo, tin tưởng hắn có như vậy năng lực.

Huống hồ, thuộc về siêu cấp anh hùng điện ảnh thời đại đã tiến đến !

Này bất đồng với qua lại thời đại, mọi người cần một loại tân anh hùng, so phía trước càng hoa lệ, khoa trương, thần kỳ, nội tâm cũng càng thêm phong phú cùng bí ẩn.

Loại này anh hùng tất yếu phải siêu việt máy móc cùng điện tử thời đại trói buộc, trở thành tân thần thoại, chịu tải tân giấc mộng, siêu nhân, Batman cùng với sau này các siêu cấp anh hùng thỏa mãn này hết thảy.

Càng trọng yếu hơn là, loại này siêu cấp anh hùng là đại phê lượng, cuồn cuộn không ngừng sinh sản , có các chủng loại hình hình thức có thể lựa chọn, lại chỉ cần mấy dollar là có thể mua được, đặc biệt là tại 2008 năm sau tài chính phong bạo rung chuyển Bắc Mĩ, còn có so này càng dễ dàng được đến, càng thú vị, càng có thể an ủi tâm linh “Giản đơn bản Thánh Kinh” Sao?

Siêu cấp anh hùng điện ảnh lưu hành, không chỉ là chế tác phương tỉ mỉ sáng tạo , cũng cùng xã hội hoàn cảnh cùng một nhịp thở.

Lại nói, sau 911 thời đại, người Mĩ cũng cần siêu cấp anh hùng.

Hôm nay, Matthew đầu tư điện ảnh hạng mục dần dần tăng nhiều, tại siêu cấp cự tinh thân phận ngoài, khó tránh khỏi phân tán bộ phận tinh lực.

May mắn là, hiện tại này mấy thương nghiệp điện ảnh, với hắn mà nói không tồn tại quá nhiều biểu diễn mặt trên độ khó.

[ Fast and Furious 5] thuận lợi kết thúc tại Disney xưởng sản xuất bộ phận quay chụp, Justin Lin cùng râu quai nón Jack kế hoạch hai tháng sơ chuyển chiến Brazil Rio de Janeiro, quay chụp đại bộ phận cảnh quay bên ngoài.

Đi Brazil phía trước, Matthew thu đến một phần mời.

Do Liên Hiệp Quốc phụ nữ nhi đồng ngân sách hội dẫn đầu, liên hợp Bắc Mĩ nhiều gia nhi đồng cùng phụ nữ quyền lợi bảo đảm tổ chức, kế hoạch một hồi đại hình từ thiện hoạt động, mời hắn này nổi danh hoạt động xã hội gia cùng từ thiện gia tham dự.

Trận này hoạt động, sẽ có phần đông phú hào nhân vật nổi tiếng tham gia.

Matthew ứng xuống dưới, hoạt động bản thân cùng hắn hành trình không xung đột, từ trong Rio de Janeiro quay chụp hoàn trở về vừa lúc kịp.

Mặt khác,[ Twilight 2: New Moon ] từ Bắc Mĩ hạ màn .

Này bộ phim, có thể nói là tiêu chuẩn hàng tiêu dùng nhanh, tại Bắc Mĩ phát hành bất quá mười lăm tuần, liền kết thúc cụm rạp lữ trình.

May mà lấy xuống box office đầy đủ lóa mắt.

[ Twilight 2: New Moon ] cuối cùng Bắc Mĩ box office là 3 ức 2140 vạn dollar.

Tương đối với năm ngàn vạn vạn dollar trở lên sản xuất phí tổn đến nói, này một box office con số hoàn toàn có thể nói lấy được thành công lớn.

Đến tận đây,2009 năm cùng Matthew trực tiếp tương quan ba bộ phim toàn bộ từ Bắc Mĩ rạp chiếu phim hạ màn, hơn nữa không có ngoại lệ xuất hiện ở Bắc Mĩ niên độ box office bảng xếp hạng top 5 !

Tuy rằng rất nhiều 2009 năm phát hành phim bây giờ còn không kết thúc chiếu phim, nhưng tình huống cơ bản sẽ không thay đổi.

2009 niên độ, Bắc Mĩ box office quán quân vi [ Avatar ], hơn nữa này bộ phim box office đã vượt qua [ tàu Titanic ], trở thành Bắc Mĩ ảnh sử box office tổng quán quân; Đệ nhị danh là [ Transformers 2: Đọa lạc Kim Cương báo thù ]; Matthew diễn viên chính hai bộ phim [ Fast and Furious 4] cùng [ G.I. Joe: Rise of Cobra ] phân biệt chiếm cứ vị thứ ba cùng thứ năm vị, vị thứ tư còn lại là hắn đầu tư chế tác [ Twilight 2: New Moon ].

Này phân bảng xếp hạng chấn động toàn bộ Hollywood.

Mới nhất Hollywood quyền thế bảng xếp hạng trung, Matthew không hề có hồi hộp trở thành Hollywood 2009 niên độ tối có quyền thế nhân.

Trừ sớm công nhận siêu cấp cự tinh ngoài, thành công người sản xuất danh hào, cũng dần dần cùng Matthew liên hệ ở cùng nhau.

Bắc Mĩ giải trí truyền thông lại hất lên một trận hâm nóng đưa tin cùng hắn tương quan tin tức tăng vọt, thậm chí còn có số lượng phần đông truyền thông, đem sở hữu cùng hắn ngắn ngủi kết giao qua nữ diễn viên cùng nữ model bày ra đến cũng đưa tin hâm nóng một lần, khiến các nàng cũng được lợi không phải là ít.

Có càng nhiều nữ nhân, cũng thấy được gia nhập đốn củi mệt chỗ tốt.

Tại phần đông hỗn loạn trung, Matthew cùng [ Fast and Furious 5] cưỡi bao máy bay bay đi Rio de Janeiro, đồng hành còn có các thiên thần Victoria's Secret.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 832: Lời Mời Của Các Thiên Thần

Đi ở Rio de Janeiro trên bãi biển, trước mắt là trạm lam trạm lam nước biển cùng tầng tầng ba đào, dưới chân đạp lên kim sắc tế nhuyễn hạt cát, bên tai gió biển phơ phất, có thể ngửi được gió biển trung mang theo từng trận mùi biển.

Matthew mặc quần cụt may ô, không nhanh không chậm tiến vào ngoại cảnh trường quay.

Trên bãi biển trường quay sớm bố trí hoàn tất, đại hình T đài dựng thực có Victoria's Secret phong cách, phần đông VS Thiên Sứ tại một danh phó đạo diễn phối hợp dưới, mặc đồ bơi ở trên T đài quen thuộc tẩu vị.

“Candace tiểu thư.” Phó đạo diễn thanh âm ẩn ẩn truyền tới,“Thỉnh đổi một thân mặt khác nhan sắc đồ bơi hảo sao?”

Bởi quay chụp qua một hồi mới tiến hành, Matthew đứng ở chỗ này nhìn hội các thiên thần Victoria's Secret tập luyện.

Mặc dù có chút VS Thiên Sứ chưa có tới, nhưng tới được người mẫu trung, hắn có thể kêu lên danh tự có rất nhiều.

Doutzen Kroes, Candice Swanepoel, Lily - Aldridge, Alessandra Ambrosio, Adriana - Lima, Izabel Goulart, Miranda Kerr, Erin Heatherton đợi đã (vân vân).

Có chút thậm chí còn không phải VS chính thức thành viên.

Bất quá, Matthew không có nhìn thấy Karolína Kurková, VS đại tỷ đại Heidi - Klum cũng không có tới.

Như vậy đội hình cũng đủ xa hoa .

Ẩn ẩn có tiếng bước chân truyền đến, theo sau Paul - Walker thanh âm vang lên,“Thật sự là làm người ta sợ hãi than a !”

Matthew quay đầu nhìn thoáng qua, Paul - Walker đi tới cùng hắn đứng chung một chỗ, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm T đài bên trên, có chút cảm khái nói,“Trên thế giới tốt nhất nhục thể đều đến nơi này.”

“Có hứng thú sao?” Matthew cố ý hỏi,“Buổi tối hẹn các nàng cùng nhau uống rượu?”

Paul - Walker há miệng thở dốc, tựa hồ tưởng một ngụm đáp ứng xuống dưới, lại đem lời nuốt trở về,“Rất rêu rao , hay là thôi đi.”

Matthew vuốt ve cằm, tính toán như thế nào ước mấy cái Thiên Sứ đi ra.

Kịch tổ đi đến Brazil có vài ngày , hắn vẫn đang bận rộn quay chụp, không thời gian cùng các thiên sứ hảo hảo trao đổi, ngày mai không có hắn vai diễn, vừa lúc các thiên thần Victoria's Secret kia điểm màn ảnh hôm nay liền có thể chụp xong, mọi người có thể kết bạn du lãm cùng nhau chơi đùa.

Paul - Walker vỗ vỗ Matthew bả vai,“Chúc ngươi may mắn.”

Hắn suất trước ly khai nơi này.

Matthew lắc đầu, đi theo Paul - Walker mặt sau, triều đặt phần đông nghỉ ngơi bàn T đài ngay phía trước đi.

Thời gian không sớm , quay chụp rất nhanh liền sẽ bắt đầu.

Đi đến phần đông diễn viên chính ngồi vây quanh màu trắng bàn tròn biên, Matthew kéo ra một cái ghế, ngồi ở Gal - Gadot bên cạnh, Gal - Gadot mặc một thân đồ bơi, lộ ở bên ngoài hai cái đùi chiều dài kinh người.

“Gadot, ngươi không nên ở trong này.” Matthew nói khẽ với Gal - Gadot nói,“Hẳn là thượng T trên đài cùng các nàng cùng nhau catwalk, ngươi tuyệt đối có thể áp chế toàn bộ siêu mẫu.”

Gal - Gadot hơi hơi nhún vai,“Ta thai bộ chiếu các nàng kém xa.” Nàng quay đầu nhìn nhìn T đài, nói,“Đây thật là danh tác, ngươi thỉnh nhiều như vậy VS Thiên Sứ đến cho chúng ta đương bối cảnh họa.”

Matthew cười cười,“Tuyên truyền cần nha.”

Nhiều như vậy VS Thiên Sứ xuất hiện ở [ Fast and Furious 5] kịch tổ, đã dẫn phát toàn bộ Mỹ Châu giải trí truyền thông oanh động.

Gal - Gadot quay đầu đến, nhìn Matthew liếc nhìn, nghĩ đến nào đó nghe đồn, không lại nói cái gì.

“Không biết lại muốn tai họa bao nhiêu người mẫu.” Nàng trong lòng nói thầm,“Giống như có chút đã cùng hắn từng truyền chuyện xấu .”

Gần nhất trong khoảng thời gian này, truyền thông cuồng oanh loạn tạc bàn đưa tin Matthew cùng Matthew các bạn gái cũ, nàng làm sao có khả năng nhìn không tới? Cũng hạ quyết tâm đem hai người quan hệ duy trì tại bằng hữu bình thường trên phương diện.

Ny Ny ngồi ở Matthew đối diện, ánh mắt thẳng tắp triều T đài bên kia phiêu, không biết vì sao, bỗng nhiên nghĩ tới tại Thái Bình Dương bờ bên kia xem internet tiểu thuyết khi gặp qua một ít miêu tả, lại nhìn kia vài các thiên thần Victoria's Secret ánh mắt liền thay đổi: Này nên sẽ không là Matthew - Horner hậu cung đoàn đi?

Lấy Matthew - Horner làm người, phỏng chừng có khả năng được ra đến !

Nghĩ đến đây, nàng cũng triệt để đoạn tuyệt nào đó tâm tư, không nói khác như thế nào, xem xem T trên đài các siêu mẫu đi, nào tướng mạo tư sắc so nàng sai?

Vẫn là an an ổn ổn xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ đi.

Đạo diễn Justin Lin lúc này đi tới, cố ý đối Gal - Gadot nói,“Nhớ rõ tẩu vị lộ tuyến.”

Gal - Gadot gật đầu,“Ân.”

Justin Lin lại hỏi Ny Ny một câu, đẳng T đài bên kia phó đạo diễn phát ra tín hiệu, trở lại đạo diễn máy theo dõi mặt sau, cấp một danh trợ lý đạo diễn khoa tay múa chân thủ thế.

Trợ lý đạo diễn cầm clapperboard đi đến trước màn ảnh,“[ Fast and Furious 5], thứ bốn mươi hai trường, màn đầu tiên, hiện tại quay chụp !”

Đánh bản tiếng vang lên, toàn bộ kịch tổ lập tức tiến vào quay chụp trạng thái.

Đây là một liên tục màn ảnh dài, máy quay phim trước quay chụp VS đồ bơi show, qua hơn một phút, mới dọc theo thanh trượt chuyển tới Matthew những người này ở này một bàn, chủ máy quay phim lại vẫn lấy VS đồ bơi show làm bối cảnh quay chụp, một khác đài máy quay phim lại từ Matthew bên cạnh nhắm ngay mặc gợi cảm đồ bơi Gal - Gadot cùng Ny Ny hai người.

“Thấy được sao, chính là hắn.” Matthew chỉ cách đó không xa một trung niên Latin duệ nam nhân nói nói,“Hắn chính là Reyes, mục tiêu của chúng ta.”

Paul - Walker nói tiếp nói,“Có sáu bảo tiêu.”

Gal - Gadot chậm rãi lắc đầu,“Không đúng, là bảy bảo tiêu, còn có một trốn ở hành lang Trụ tử mặt sau.” Nàng xem bên kia,“Các ngươi cảm giác người nọ đầy mặt quái tướng là du khách sao?”

Ny Ny đột nhiên hỏi,“Ngươi tại quân đội đãi bao lâu? Ngày đó nhìn ngươi dùng thương, Mossad quen dùng phương thức.”

Gal - Gadot không đáp lại lời của nàng, ngược lại nói,“Có điểm độ khó.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Hôm nay tình huống không tốt lắm, chúng ta thay đổi kế hoạch.”

“Không cần. Loại sự tình này cần nữ nhân tới làm.” Gal - Gadot đứng lên, tiếp đón Ny Ny,“Chúng ta quá khứ.”

Nói xong, nàng dẫn đầu triều Reyes bên kia đi, đồng dạng mặc gợi cảm đồ bơi Ny Ny theo đi lên.

Lại có một đài máy quay phim dọc theo thanh trượt chuyển lại đây, màn ảnh nhắm ngay Gal - Gadot cùng Ny Ny bóng dáng.

“Cut !” Justin Lin lúc này hô,“Này một điều qua.”

Tiếp, hắn tìm đến Gal - Gadot cùng Ny Ny, cấp hai vị nữ diễn viên giảng cảnh quay, kế tiếp màn ảnh quay chụp, không lại cần Matthew những người này.

“Gadot chân thật dài a.”

Ngồi ở trên ghế, Paul - Walker thấp giọng hỏi Matthew,“Ngươi đắc thủ sao?”

Matthew chậm rãi lắc đầu,“Không có.” Hắn không chút nào không dám nói,“Ta buông tay , nàng đối với ta không có hứng thú.”

Tuy rằng hắn là đốn củi mệt cao thủ, nhưng cũng không phải từng cái nữ diễn viên đều có thể câu tới tay, Gal - Gadot vẫn cùng hắn vẫn duy trì đầy đủ cự ly.

Loại sự tình này miễn cưỡng không được.

Lại nói, hắn cũng không phải Harvey - Weinstein cái loại này nhân.

Hollywood này phiến đại sâm lâm đầy đủ rộng lớn, không tất yếu tại trên một thân cây treo cổ, không nói khác, mặt sau xem như bối cảnh VS Thiên Sứ đồ bơi show, liền có rất nhiều điều kiện không sai mục tiêu.

Lại nói, nếu là nghiêm túc theo đuổi Gal - Gadot, cũng không phải không có thành công khả năng, vấn đề là hắn không tưởng bởi vì một thân cây mà buông tay một mảnh sâm lâm.

Matthew cùng Paul - Walker hàn huyên một hồi, Justin Lin lại kêu ngừng quay chụp, kịch tổ tiếp quay chụp Matthew cùng Gal - Gadot nam nữ nhân vật chính vai diễn.

Quay chụp nơi sân cũng chuyển dời đến T đài bên trái trên bờ cát.

Theo Justin Lin ra lệnh một tiếng, Matthew cùng Gal - Gadot từ trên bờ cát trong đám người xuyên qua, hướng tới đang tại catwalk T đài đi.

“Đây là tòa mĩ lệ thành thị.” Gal - Gadot vừa đi vừa nói chuyện.

Matthew nhìn Lam Thiên Bích Hải,“Brazil người lưu truyền như vậy một câu, Thượng Đế mất sáu ngày thời gian sáng tạo thế giới, ngày thứ bảy sáng tạo Rio de Janeiro.”

“Thượng Đế chi thành.” Gal - Gadot lại nói,“Cũng là tội ác chi đô.”

Nàng bỗng nhiên chuyển đề tài,“Ngươi về sau có cái gì tính toán? Như vậy tiếp tục đào vong đi xuống?”

“Chúng ta làm xong vụ này, liền có tiền .” Matthew thò tay ôm lấy nàng mảnh khảnh vòng eo,“Có thể tìm một chỗ tiêu dao khoái hoạt qua một đời.”

Gal - Gadot lại nhắc nhở nói,“Đừng quên, ngươi vượt ngục, chúng ta hiệp trợ ngươi vượt ngục, người Mĩ sẽ không khinh địch như vậy bỏ qua chúng ta.”

“Đình !” Justin Lin đột nhiên kêu đình quay chụp, đi vào trường quay, nói,“Gadot, ngươi không có biểu hiện ra đối với tương lai lo lắng !”

Hắn biên khoa tay múa chân vừa nói,“Ngươi phi thường lo lắng liên bang điều tra cục đuổi bắt.”

Gal - Gadot nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi.

Justin Lin lớn tiếng nói,“Các bộ môn chuẩn bị, ba phút sau một lần nữa quay chụp.”

Hôm nay quay chụp đều ở trên bờ cát tiến hành, kịch tổ trải qua tại Burbank Disney studio quay chụp sau, trạng thái dần nhập tâm, một ngày thời gian xuống dưới, quay chụp chừng hơn hai mươi màn diễn, trong đó còn bao gồm buổi chiều cầm ra gần một giờ quay chụp VS Thiên Sứ đồ bơi catwalk.

Thái Dương chuyển tới phía tây thời điểm, kịch tổ thuận lợi hoàn thành kế hoạch, chuẩn bị kết thúc công việc rời đi.

Matthew chụp hoàn cuối cùng một hồi, cùng Justin Lin hàn huyên vài câu, ngày mai một ngày cũng không có Sean vai diễn, hắn có thể tạm thời nghỉ ngơi.

Vừa ly khai đạo diễn máy theo dõi bên kia, Matthew liền nhìn thấy hai mặc đồ bơi cao gầy nữ nhân tìm lại đây.

“Hải, Matthew.” Trong đó mọc ra Viên Viên mặt non choẹt nữ nhân chủ động chào hỏi, hỏi,“Nghe nói ngươi ngày mai nghỉ ngơi?”

Matthew cười cùng hai nữ nhân bắt tay,“Ngươi hảo, Kerr. Ngươi hảo, Ambrosio tiểu thư.”

Đi tìm đến hai người là VS Thiên Sứ trung Miranda Kerr cùng Alessandra Ambrosio.

Hắn cùng Miranda Kerr quan hệ không phải là ít, là người quen cũ, bất quá cùng Alessandra Ambrosio là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, cũng liền hàn huyên vài câu.

“Là như vậy.” Alessandra Ambrosio mà nói ra ngoài Matthew đoán trước,“Ta nghe Kerr nói các ngươi là bằng hữu, riêng khiến nàng mang ta lại đây nhận thức một chút. Ta là Brazil nhân, đêm nay tưởng khai tiệc rượu, chiêu đãi dưới các tỷ muội”

Nàng cười nói,“Matthew, có thể mời ngươi tham gia sao?”

Nghe nói như thế, Matthew cũng cười lên, nói,“Đây là vinh hạnh của ta, Ambrosio tiểu thư.”

Ngốc tử mới sẽ cự tuyệt loại này mời.

Vừa nói xong một câu, hắn bỗng nhiên thấy được Ny Ny, lại hỏi,“Ta có thể mang bằng hữu đi tham gia sao?”

Alessandra Ambrosio cùng Miranda Kerr trao đổi ánh mắt, gật đầu đáp,“Đương nhiên có thể.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 833: Đêm Điên Cuồng

Màu đỏ thảm kéo dài đến quốc gia đại rạp hát cửa, thảm hai bên đứng đầy fan điện ảnh cùng phóng viên, bọn họ tề xoát xoát nhìn lại đây, trong ánh mắt đều là điên cuồng, phảng phất toàn thế giới chỉ có nàng một người tồn tại.

Đương nàng đạp lên thảm đỏ, đầy trời hò hét đều biến thành một thanh âm, tất cả mọi người tại kêu nàng danh tự.

Ny Ny chí đắc ý mãn, giờ khắc này nàng chính là tối hồng ngôi sao, thế giới cấp cự tinh, danh khí cùng lực ảnh hưởng vượt qua Matthew - Horner cự tinh !

Nàng dọc theo thảm đỏ đi về phía trước, đi không vài bước, không biết vì sao, bỗng nhiên cảm giác bộ ngực dị thường trầm trọng, tựa hồ trong không khí có loại mạc danh tồn tại, đang tại đè ép nàng bộ ngực, khiến nàng không thở nổi.

Hơn nữa theo thời gian chuyển dời, trên bộ ngực càng ngày càng nặng, nàng ngay cả hô hấp đều khó khăn .

Vì sao? Đây là vì sao? Ny Ny phảng phất hít thở không thông như vậy, không thở nổi, gọi không lên tiếng đến, chỉ có thể dưới đáy lòng giãy dụa: Vì sao không để ta dọc theo này cự tinh chi lộ đi xuống? Này là ai làm? Có phải hay không bởi vì ghen tị tưởng nghẹn chết chính mình?

Rốt cuộc, nàng thiếu dưỡng , chỉ cảm thấy đầu hống một tiếng.

Này một thanh sau, Ny Ny chậm rãi mở to mắt, cái gì thảm đỏ, cái gì quốc gia đại rạp hát, cái gì fan điện ảnh cùng phóng viên, tất cả đều biến mất không thấy.

Đầu bỗng nhiên xé rách đau.

Phía trước nàng từng có loại cảm giác này, đó là say rượu kết quả.

Ny Ny nâng tay muốn sờ trán, cánh tay không biết tại trên thứ gì chạm một phát, thứ đó tựa hồ ngã, còn truyền đến “Ùng ục” Lăn lộn thanh âm.

Này thanh âm có điểm quái, nàng cố gắng quay đầu nhìn, một bình rượu theo thảm lăn đến sát tường.

Tiếp, nàng xem đến càng nhiều bình rượu, Brandy, Whisky, Hennessy, Royal Salute...... Còn có rất nhiều nàng không biết danh tự bình rượu.

“Đây là......”

Ny Ny vừa muốn tự hỏi, đầu lại là một trận xé rách đau, ngay cả hô hấp đều trầm trọng lên, giống như trên lồng ngực áp cái gì trọng vật.

Nàng nhanh chóng cúi đầu nhìn, nơi nào là trọng vật, rõ ràng có người đem đầu đặt ở nàng trên lồng ngực.

“Này là ai?” Ny Ny rất kỳ quái,“Ai đặt ở ta trên người?”

Người nọ tóc dài tán loạn, che lấp gương mặt, thấy không rõ này đến cùng là ai.

“Ân......”

Người này đột nhiên phát ra kỳ quái chép miệng thanh âm, miệng còn tại nàng trên lồng ngực cọ cọ, Ny Ny một trận ngứa, thiếu chút nữa gọi đi ra, sau đó phát hiện người này tóc dài trượt xuống đến một bên, lộ ra nhất trương tinh xảo gương mặt.

Ny Ny thoáng nâng lên thân thể, trước nhìn kỹ xem này khuôn mặt, lại giật mình đi xuống nhìn nhìn nàng quang thân thể, bỗng nhiên trừng lớn ánh mắt.

“Như thế nào sẽ là nàng?”

Nữ nhân này có nhất trương nhìn qua ngại ngùng điềm tĩnh khuôn mặt, dáng người lồi lõm khiêu khích, gần như hoàn mỹ, đầy đặn bộ ngực, mảnh khảnh eo lưng cùng thon dài hai chân, bất cứ nam nhân nhìn đều sẽ động tâm.

“Đường Đường !” Ny Ny cùng nàng trò chuyện qua, biết nàng danh tự,“Candice Swanepoel như thế nào sẽ tại đây?”

Nghĩ đến đây, nàng đầu lại một trận xé rách đau, không khỏi nhẹ nhàng lung lay, theo đầu đung đưa, ánh mắt thấy được càng nhiều thứ.

Nàng há miệng, trên mặt tất cả đều là kinh dị.

Candice Swanepoel ghé vào trên người nàng, Doutzen Kroes ôm Candice Swanepoel một căn chân, bên cạnh còn có hai dây dưa cùng một chỗ nữ nhân, Alessandra Ambrosio cùng Adriana - Lima gắt gao ôm, tựa hồ mê man đi.

Sau đó...... Sau đó nàng xem đến một nam nhân.

Người nọ nhìn qua tựa hồ không phải đặc biệt cường tráng, so với Schwarzenegger khổ người nhỏ rất nhiều, nhưng cơ nhục như là nham thạch cứng rắn, toàn thân đều tràn ngập bạo tạc tính lực lượng.

Nàng biết kia lực lượng có bao nhiêu cường đại, bởi vì nàng thực tế thể nghiệm qua.

Đây là...... Matthew - Horner a !

Liền tại Matthew - Horner bên cạnh, ngang dọc tất cả đều là nữ nhân, Miranda Kerr, Izabel Goulart, Lily - Aldridge, Erin Heatherton, Isabeli Fontana......

Những người này cùng Candice Swanepoel như vậy, trên người không có mặc bất cứ quần áo.

Ny Ny dùng lực kháp dưới trán, này...... Rốt cuộc là sao thế này? Chẳng lẽ là ảo giác?

Thật dài móng tay dùng lực kháp tại trán non mịn trên làn da, theo đau đớn truyền đến, say rượu mang đến hỗn loạn dần dần bị xua tan, Ny Ny nhịn xuống trán xé rách đau đớn, cố gắng hồi ức đêm qua sự, từng bức họa xuất hiện ở trong đầu.

Matthew mời nàng tham gia VS Thiên Sứ tiệc rượu, nàng cùng Matthew đi tới Alessandra Ambrosio tại Rio de Janeiro phú hào khu biệt thự bên trong, sau đó một đám người mở vô số bình rượu, bắt đầu còn dùng ly uống, sau này ôm lấy chai quán.

Vì thế, rất nhanh có người uống nhiều.

Lại sau đó? Giống như Miranda Kerr uống nhiều khoe khoang cùng Matthew cùng nhau có bao nhiêu bổng, có người muốn thử xem đến cùng nhiều bổng, mặt sau sự tình liền không thể khống chế.

Càng nhiều hình ảnh vọt tới trong đầu, nàng nhớ rõ Matthew đem này mấy VS Thiên Sứ một đám giết được quỷ khóc lang hào, quân lính tan rã, đại khái là uống rượu cao , cũng có lẽ là kia vài Thiên Sứ các siêu mẫu ồn ào, nàng cũng gia nhập đến trong đó.

Ny Ny che trán, nhắm mắt lại, lão thiên a, ta đều làm vài thứ gì !

Này mấy quỷ lão cùng quỷ muội, một đám da mặt so tường thành còn dày hơn, điên lên căn bản mặc kệ thế tục liêm sỉ, uống cao sau đều lộ ra âm loạn bản tính.

Chính mình như thế nào có thể cùng các nàng cùng nhau làm bừa?

Các nàng đều là siêu mẫu a? Chẳng lẽ không bận tâm thân phận? Vẫn là nói giới người mẫu so với chính mình bên kia giới văn nghệ còn muốn loạn?

Ny Ny ánh mắt dừng ở còn đang ngủ say trung Matthew - Horner trên người, người này cũng quá thích đi? Theo sau nàng nhớ tới này quần Thiên Sứ đêm qua điên cuồng, có vẻ các nàng đều giống Thiên Sứ như vậy bay lên đến......

Ai...... Được rồi, nàng thừa nhận, uống cao quên lễ nghĩa liêm sỉ làm bừa, tự thân được đến hưởng thụ cũng giống nhau, có loại trói buộc tự thân nhà giam bị đánh vỡ cảm giác.

Ny Ny ánh mắt chậm rãi chuyển động, từ một đám gần như có hoàn mỹ dáng người Thiên Sứ trên người xem qua, Candice Swanepoel, Doutzen Kroes, Alessandra Ambrosio, Adriana - Lima, Miranda Kerr, Izabel Goulart, Lily - Aldridge, Erin Heatherton, Isabeli Fontana......

Victoria's Secret Thiên Sứ siêu mẫu hoặc là hậu tuyển các thiên sứ, tất cả đều trở thành Matthew - Horner thủ hạ bại tướng.

Say rượu thanh tỉnh qua đi, Ny Ny trong đầu lóe qua rõ ràng nhất một hình ảnh, sở hữu VS Thiên Sứ lại thêm nàng, trong gian phòng xếp thành một đoàn, quỳ tại trên thảm dày.

Matthew - Horner giống như là Thái Bình Dương bờ bên kia trong truyền thuyết vô đạo hôn quân như vậy, chuẩn bị sủng hạnh hắn hậu cung đoàn.

“Ta thật sự là điên rồi !” Ny Ny dùng lực chà xát mặt,“Toàn thế giới đều điên rồi !”

Có lẽ là nàng động tác biên độ có chút lớn, đặt ở nàng ngực Candice Swanepoel đột nhiên tỉnh lại, đầu tiên là mơ mơ màng màng nhìn nàng một cái, tiếp phiên thân nằm ở trên thảm.

Candice Swanepoel này một động, phảng phất khởi phản ứng dây chuyền, Doutzen Kroes tỉnh, sau đó Alessandra Ambrosio cùng Adriana - Lima cũng tỉnh, vây quanh ở Matthew người bên cạnh trước sau đều tỉnh.

Ny Ny tùy tiện xả đến một tấm thảm, bọc ở trên người, sau đó di chuyển đến một chiếc sô pha biên, cùng mấy thiên sứ này siêu mẫu kéo ra cự ly, dựa trên sô pha nhìn những người này phản ứng.

Có mấy cái Thiên Sứ bắt đầu cũng có chút sững sờ, nhưng rất nhanh liền minh bạch phát sinh cái gì, bất quá một đám đều rất bình thường, còn có người đứng lên thoải mái đi toilet......

Sau đó, Ny Ny nhìn thấy Matthew - Horner cũng tỉnh, bất quá hắn tinh thần giống như không phải rất tốt, tựa hồ tối hôm qua luân phiên ác chiến, tiêu hao quá nhiều tinh lực.

“Hải, các vị.” Nàng nghe được Matthew - Horner thoải mái khoái trá cùng mọi người chào hỏi,“Buổi sáng tốt lành.”

“Buổi sáng tốt lành a, Matthew.” Có người đáp lại.

Tiếp, Miranda Kerr cùng Adriana - Lima còn đi qua đem Matthew kéo lên.

Nhóm người này, vừa không mặt đỏ, cũng không ngượng ngùng, phảng phất tối hôm qua phát sinh hết thảy đều rất bình thường, căn bản là không để ý như vậy.

Dứt khoát...... Rất không biết xấu hổ a !

Tối hôm qua uống nhiều, hưng phấn dưới làm bừa còn chưa tính; Hiện tại đều tỉnh táo lại , thế nhưng không một người cho rằng đã làm sai chuyện.

Quả nhiên, này mấy người nước ngoài tam quan đều nghiêng, tiết tháo đều nát !

Đợi các nàng đều mặc xong quần áo, mấy thiên sứ này các siêu mẫu thế nhưng còn đàm luận lên tối hôm qua chiến sự, có mấy cái còn nóng lòng muốn thử, đại hữu lại cùng Matthew - Horner đại chiến ba trăm hội hợp tư thế.

Bất quá, Matthew - Horner không có dư lực .

Điểm này, Ny Ny vẫn là có thể nhìn ra được đến, Matthew - Horner rõ ràng có chút mệt nhọc, cần hảo hảo nghỉ ngơi.

Ny Ny từ tỉnh lại sau, liền trầm mặc không nói gì, thế giới này đã hỗn độn , nàng cảm giác chính mình điểm mấu chốt liền đủ thấp, này quần siêu mẫu điểm mấu chốt càng thấp.

Còn có một vị Thiên Sứ siêu mẫu nói cái gì “Tuổi trẻ không kịp thời hành lạc rất xin lỗi chính mình” Linh tinh mà nói.

Người nước ngoài giới giải trí, thật so quốc nội loạn nhiều !

Nhanh chóng hỗn ra điểm danh đến, xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ, bằng không Matthew - Horner lại kéo chính mình tới tham gia loại này party, là đồng ý vẫn là cự tuyệt?

Lý trí nói cho nàng hẳn là cự tuyệt, nhưng không biết vì sao, Ny Ny trong tiềm thức có một thanh âm nói cho nàng, tối hôm qua rất có ý tứ......

Tại đây đống biệt thự ngao đến nửa buổi sáng, tới đón Matthew - Horner xe đến, Ny Ny cùng hắn cùng tiến lên xe, ly khai nơi này.

Ngồi ở trên xe, Ny Ny liên tiếp quay đầu, nhìn kia đống biệt thự.

Thật sự là điên cuồng một đêm a.

“Đi nơi nào?” Tài xế lúc này hỏi.

Matthew xoa xoa trán, nói,“Về khách sạn.” Hắn hỏi Ny Ny,“Ngươi đi địa phương khác sao?”

Ny Ny lắc đầu,“Ta muốn trở về nghỉ ngơi.”

Matthew gật gật đầu, không có lại nói cái gì, ngồi tựa ở thoải mái trên chỗ ngồi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi lên, tối hôm qua hắn cũng không biết chính mình uống bao nhiêu rượu, tuyệt đối đánh vỡ tự thân uống rượu tối cao kỉ lục, thậm chí khả năng là hai bộ hoặc là gấp ba.

Đối mặt cái loại này tình huống, cồn là tốt nhất thuốc kích thích, bằng không hắn tuyệt đối không có khả năng một mình đấu một đám VS Thiên Sứ.

Hắn cũng không nghĩ tới, một đám người uống cao , cuối cùng biến thành kia phó bộ dáng.

Nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng, Matthew bỗng nhiên phát hiện, tiến vào Hollywood sơ tâm chi nhất, thế nhưng thật thực hiện .

Thực hiện sơ tâm, lại không thoải mái, hắn lúc này đầu có điểm choáng, mắt có điểm hoa, thắt lưng đau nhũn chân......

Đây là chưa từng có qua .

Nhưng nghĩ đến đối thủ là một đám thường niên bảo trì đại lượng vận động kiện thân rèn luyện VS Thiên Sứ, hắn cũng liền bình thường trở lại.

Từng cái Thiên Sứ sức chiến đấu đều bất phàm, huống chi là một đám?

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 834: Phóng Túng Trừng Phạt

Phanh -- phanh --

Tiếng súng liên tiếp vang lên, Matthew lăn lộn, né tránh bay tới viên đạn, đuổi tại mặt khác một danh cầm trong tay ak súng tự động đạo tặc xông vào đến phía trước, nhảy dựng lên đụng vào trên cửa sổ, đặc chất thủy tinh cùng mộc chế kết cấu bị hắn đâm cho dập nát, phảng phất đầy trời tuyết hoa như vậy, phân phân rơi trên mặt đất.

Matthew nương vọt tới trước thế, nhảy đến so cửa sổ thấp một chút trên bình đài.

Dựa theo vai diễn thiết kế, hắn lúc này cần tiếp tục phát lực vọt tới trước, vẫn xung qua bình đài phía trước góc mới tính hoàn thành.

Nhưng hai chân vừa rơi xuống đất, Matthew liền cảm giác eo cùng đầu gối cái có điểm bủn rủn, hướng phía trước xung cước bộ căn bản không có đạp lên, thân thể nghiêng, liền hướng mặt đất ngã đi.

May mà hắn thường niên bảo trì rèn luyện, thân thủ cùng lực lượng viễn siêu người bình thường, phần eo đột nhiên phát lực, một tay trên mặt đất chống đỡ, khôi phục cân bằng, nhanh chóng đứng lên.

“Đình !” Động tác chỉ đạo kêu ngừng quay chụp,“Động tác hoàn thành độ không đủ !”

Matthew phun ra một hơi, thoáng hoạt động một chút thân thể, biết đây là chính mình vấn đề.

Thực ra từ hôm nay ngay từ đầu quay chụp cảnh hành động, hắn liền phát hiện , qua lại một ít có thể tương đối thoải mái hoàn thành động tác, hiện tại bao giờ cũng là ra vấn đề.

Đặc biệt là chân cùng eo, tổng cảm giác lực lượng không đủ.

Động tác chỉ đạo lúc này tìm lại đây, hỏi,“Làm sao? Hôm nay trạng thái không tốt lắm?”

“Ân.” Matthew cũng không có cách nào khác nói rõ, chỉ có thể phụ họa nói,“Trạng thái như vậy.”

Tuy rằng ngày hôm qua nghỉ ngơi một ngày, nhưng hôm trước buổi tối thật sự là quá mức điên cuồng , liên tiếp đại chiến nhiều như vậy sức chiến đấu bạo biểu VS Thiên Sứ, hôm nay bao nhiêu vẫn là có điểm di chứng.

Xác thực điểm đến nói, hắn có điểm ngoạn thoát.

Rõ rệt nhất thể hiện chính là hôm nay quay chụp một ít cảnh hành động, bao giờ cũng là lòng có dư lực không đủ, liên tiếp xuất hiện ng tình huống.

Chung quy là nhục thể phàm thai, không phải thép rèn .

Ngồi ở một bên trên ghế nghỉ ngơi thời điểm, Matthew cũng âm thầm cảnh giác, loại sự tình này ngẫu nhiên làm còn có thể, nhiều mà nói cho dù là hắn loại này thân thể dị thường cường tráng nhân cũng chịu không nổi.

Có câu nói rất đúng, không có ruộng canh hỏng, chỉ có mệt chết ngưu.

Kịch tổ rất nhiều người đều hảo kỳ, đặc biệt là tham dự qua quay chụp [ Fast and Furious 4] nhân, đều biết Matthew am hiểu nhất cảnh hành động, trừ sử dụng thế thân nguy hiểm vai diễn, bất cứ cảnh hành động tại hắn trong tay đều có thể thoải mái hoàn thành.

Giống hôm nay loại tình huống này, vẫn là quay chụp [ Fast and Furious 4] tới nay lần đầu tiên nhìn thấy.

Có người đều suy nghĩ, chẳng lẽ là Matthew tuổi lớn? Nhưng bẻ đầu ngón tay tính tính,1980 năm sinh ra Matthew cũng bất quá ba mươi tuổi, chính là trẻ trung khoẻ mạnh thời điểm.

Ny Ny là người biết chuyện, hơn nữa bản thân vẫn là kẻ tham dự, nhìn thấy Matthew quay chụp trung liên tiếp phạm sai lầm, rõ ràng đây là phóng túng trừng phạt.

Trừ nàng bên ngoài, hôm trước kết thúc công việc khi Paul - Walker cùng Gal - Gadot đám người đều nhìn thấy Matthew lên chở mấy cái VS Thiên Sứ thương vụ xe, đại khái có thể đoán được phát sinh cái gì.

Đơn giản nghỉ ngơi qua đi, quay chụp một lần nữa bắt đầu, bởi cửa sổ không có bị dụng phẩm, cảnh này sửa đổi thành từ bình đài bôn chạy bắt đầu quay chụp, tuy rằng không thể bảo trì động tác nối liền tính cùng hoàn chỉnh độ, nhưng hậu kỳ cắt nối biên tập cũng có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề.

Động tác chỉ đạo ra lệnh một tiếng, Matthew phi hướng về phía trước chạy như điên, rẽ qua góc tường sau, đẳng kỹ thuật nhân viên dẫn bạo viên đạn bắn ra sương khói, lúc này mới ngừng lại.

“Hô...... Hô......”

Dừng lại sau, Matthew liên tiếp thở hổn hển hai khẩu khí thô, bỗng nhiên có ly đưa tới trước mặt hắn, một quen thuộc thanh âm nói,“Trước điều chỉnh hô hấp tiết tấu, lại uống miếng nước, như vậy sẽ hảo một ít.”

Matthew điều chỉnh tốt hô hấp, tiếp nhận chén nước uống một ngụm, nhìn nhìn đối diện Gal - Gadot, nói,“Ngươi rất có kinh nghiệm?”

Gal - Gadot nén cười nói,“Làm binh chạy việt dã là vẻ bình thường.”

“Ân.” Matthew gật gật đầu, lại uống một ngụm nước,“Ta thiếu chút nữa quên, ngươi tại Israel từng làm binh.”

Gal - Gadot nhìn thấy Paul - Walker cũng lại đây , vỗ nhè nhẹ Matthew cánh tay, nói,“Ngươi vẫn là chú ý điểm đi, muốn có tiết chế.”

“Ách......” Matthew phát hiện chính mình thế nhưng không biết nói gì đáp lại.

Nhìn Gal - Gadot đi xa, hắn một ngụm uống sạch trong chén thủy, tùy tay đem ly đưa cho bên cạnh kịch tổ trợ lý.

“Matthew.” Paul - Walker lại đây , đầy mặt thần bí hề hề,“Ngươi...... Ngươi thật đem các nàng đều làm tới tay ?”

Nam nhân ở giữa, đây là vĩnh viễn đều sẽ không quá hạn đề tài.

Matthew không có phủ nhận ý tứ, gật gật đầu nói,“Cho nên hôm nay trạng thái không tốt.”

Paul - Walker trên mặt không ngừng được hâm mộ,“Ngươi thế nhưng thật làm đến !” Hắn chủy Matthew một quyền đầu,“Ngươi rất không đủ ý tứ .”

Matthew xòe tay, bất đắc dĩ nói,“Ta hôm trước không phải hô qua ngươi sao? Ngươi lại không đi.”

“Ta nghĩ đến ngươi đang nói đùa.” Paul - Walker càng bất đắc dĩ,“Nhiều như vậy VS Thiên Sứ a, ngẫm lại đều kích động.”

Matthew nhún nhún vai,“Nhiều lắm liền biến thành gánh nặng.”

Thực ra party uống cao phía trước, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy.

Nguyên bản hắn ý tưởng, là cùng các thiên thần Victoria's Secret kéo gần quan hệ, thừa dịp uống rượu uống vui vẻ , xem có thể hay không hẹn đến Candice Swanepoel hoặc là Doutzen Kroes.

Ai thành tưởng, uống cao sau trực tiếp biến thành một hồi vô che đại hội.

Này mấy có thể trước mặt vô số nam tính cởi hết thay quần áo các siêu mẫu, xác thật không phải bình thường mở ra.

“Ngươi......” Paul - Walker trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt, qua một hồi lâu mới nói,“Ngươi lời này nói qua a. Matthew, ngươi không tưởng tưởng, có mấy người có thể hẹn đến VS Thiên Sứ? Ngươi một lần hẹn nhiều như vậy, còn gánh nặng đâu?”

Hắn cố ý hừ lạnh một tiếng,“Có phải hay không muốn một lần tính hẹn đủ tất cả VS Thiên Sứ ngươi mới thỏa mãn?”

Matthew vội vàng lắc đầu,“Ta tuyệt đối không có loại này ý tưởng.”

Nói VS Thiên Sứ trung nhưng là có chút người mẫu da đen , hắn đối Hắc Trân Châu linh tinh luôn luôn đều không cảm thấy hứng thú.

Liền tại Matthew cùng Paul - Walker nói chuyện thời điểm, Tyrese - Gibson cũng đi tới.

“Oa...... Nga -- a !” Tyrese - Gibson đầu tiên là khoa trương phát ra mấy cái cảm khái, tiếp đi đến Matthew trước mặt, bày ra một bộ dị thường chăm chú bộ dáng, nói,“Matthew, ngươi là của ta thần tượng ! ngươi là ta tối bội phục nhân !”

Matthew thở dài,“Đừng đem ta phủng như vậy cao, phủng càng cao ngã sẽ càng thảm.”

Tyrese - Gibson vội vàng lắc đầu,“Sẽ không ! tuyệt đối sẽ không !” Hắn nhếch lên một căn ngón cái,“Luận lên tán gái, ngươi tại toàn Hollywood đều là này !”

Hắn bỗng nhiên cười ra miệng đầy Bạch Nha,“Lão đại, có thể hay không dạy dạy ta? Ngươi hay không là có tuyệt chiêu?”

Matthew xác thật có tuyệt chiêu, lại không biết nên nói như thế nào.

“Đi thôi, khiến Matthew hảo hảo nghỉ ngơi.” Paul - Walker đẩy Tyrese - Gibson một phen, cùng nhau ly khai nơi này, thoáng đi xa điểm về sau, hắn mới nói,“Thực ra Matthew tuyệt chiêu rất đơn giản, thậm chí là bị động kỹ năng.”

“Tuyệt chiêu? Vẫn là bị động kỹ năng?” Tyrese - Gibson đầy mặt đều là hảo kỳ.

Paul - Walker nói đơn giản một chút nói,“Chỉ cần ngươi có Matthew như vậy soái, như vậy có tiền, như vậy có danh, chỉ cần danh tự với ngươi danh tự liên hệ cùng một chỗ chính là đứng đầu bát quái tin tức, vô luận giới diễn viên vẫn là giới người mẫu, sẽ có vô số xinh đẹp nữ nhân chủ động đưa lên cửa đến.”

Tyrese - Gibson sửng sốt dưới, tiếp lắc đầu nói,“Ta là học không được , Hollywood cũng không mấy người có thể làm đến Matthew như vậy.”

Chỉnh chỉnh một ngày, Matthew trạng thái đều không là rất tốt, cùng hắn có liên quan cảnh hành động, có thể một lần liền qua thực thiếu, đại bộ phận đều phải ng vài lần, có mấy cái động tác màn ảnh dài, thậm chí quay chụp bốn năm lần mới hoàn thành, này đối với hắn đến nói tuyệt đối được cho là hiếm thấy.

Justin Lin dứt khoát lâm thời điều chỉnh quay chụp kế hoạch, cấp Matthew thả một ngày nghỉ.

Matthew thân thể tố chất luôn luôn xuất sắc, một ngày này nghỉ ngơi qua đi, cơ bản mãn huyết mãn trạng thái sống lại, cái kia thân thủ nhanh nhẹn, sinh long hoạt hổ động tác ngôi sao lại trở về quay chụp.

Này cũng nhắc nhở Matthew, giống loại này vô tiết chế quần thể party, khả năng thật thương thân, ngẫu nhiên có một lần là đủ, nhất định phải tiết chế.

Lại nói, tiếp theo còn không biết lúc nào, chung quy giống đêm đó uống high tập thể hưng phấn quá độ tình huống rất ít.

Giống như vậy sự, kịch tổ có người nhìn thấy hơn nữa đoán được, rất khó bảo mật, bất quá vài ngày thời gian, tương quan bát quái tin tức liền tại [ Fast and Furious 5] trong kịch tổ bay đầy trời.

May mà Matthew cũng không để ý này mấy, về hắn chuyện xấu thật sự là nhiều đếm không xuể.

Này mấy bát quái không thể tránh khỏi truyền đến giải trí phóng viên lỗ tai bên trong, có không ít phóng viên vây đổ Matthew muốn bộ lời, Matthew vẫn là kia phó thái độ, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Trái lại mấy cái VS Thiên Sứ, ngược lại là sao khí thế ngất trời.

Tỷ như Alessandra Ambrosio nhận Brazil truyền thông phỏng vấn khi, nói Matthew chính là nàng trong tưởng tượng lý tưởng nhất tình nhân.

Dính người khác tiện nghi, tự nhiên muốn trả giá vài thứ, Matthew rất sớm liền có phương diện này giác ngộ, cho nên thủy chung không có đối mấy cái VS Thiên Sứ hâm nóng phát biểu ý kiến.

Các nàng hâm nóng liền là, tương lai nói không chừng còn có lại luận bàn một chút cơ hội.

Hơn nữa đêm đó hắn còn nghe Miranda Kerr từng nhắc tới, nghe nói VS Thiên Sứ đội ngũ sắp tăng cường quân bị , tương lai vài năm sẽ có 90 sau tân nhân người mẫu gia nhập đến Thiên Sứ hàng ngũ bên trong.

Nói từng 90 sau VS Thiên Sứ tối nổi danh là ai? Ẩn ẩn nhớ rõ, giống như Kardashian gia tộc có tiểu muội khi đó thường xuyên tham gia VS niên độ đại tú.

Nghĩ đến Kardashian này dòng họ, Matthew nháy mắt không có hứng thú, Kim Kardashian hiện tại là bát quái trên truyền thông khách quen, hai năm trước tương quan băng ghi hình nơi nơi truyền lưu.

Kardashian tỷ muội Kim Kardashian cùng Khloé Kardashian này vài năm phi thường phát triển, đặc biệt là cùng một ít ngôi sao da đen, Matthew có đôi khi thật không thể lý giải kia vài hắc nhân thẩm mỹ, liền Kardashian tỷ muội lão đại cùng lão Nhị dáng người cùng nhan trị, tuyệt đối có thể dùng xấu bạo đến hình dung, cố tình kia vài ngôi sao da đen giống như là ngửi được mùi máu tươi cá mập như vậy, phía sau tiếp trước thấu lên đi.

Chỉ có thể nói những người da đen khẩu vị trời sinh liền trọng a.

Lại nói, giống Matthew này tầng cấp nhân, cùng Kardashian gia tộc có trực tiếp liên lụy mà nói, thật sự là rất mất mặt rất tổn hại bức cách sự.

Matthew khôi phục trạng thái, kịch tổ quay chụp lại thuận lợi lên, kịch tổ tại Rio de Janeiro sẽ chụp nhiếp đại lượng cảnh hành động, vô luận trường hợp vẫn là hỏa bạo trình độ, đều hoàn thắng [ Fast and Furious 4].

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 835: Cường Hãn Nữ Tính Nhân Vật

Nổ vang tiếng motor vang vọng Rio de Janeiro đầu đường, hai chiếc cơ nhục siêu xe từ trên đường cái chạy nhanh đi qua, kia nhanh như điện chớp tốc độ, thậm chí để người căn bản thấy không rõ xe ngoại hình, phảng phất chỉ là hai đạo màu xám bạc thiểm điện lướt qua.

Ngay cả cao tốc máy quay phim bắt giữ xuống dưới hình ảnh, đều không là đặc biệt rõ ràng.

“Thật đã nghiền a !”

Đứng ở bên đường lâm thời cho thuê lộ thiên tiệm cà phê dưới dù che nắng, Paul - Walker nhịn không được trong mắt cực kỳ hâm mộ,“Đây mới là nam nhân lái xe nên có tốc độ !”

Gal - Gadot nói tiếp nói,“Khi tốc qua 150 dặm Anh , người bình thường căn bản chưởng khống không được, rất nguy hiểm .”

Matthew đồng tình gật đầu, tăng thêm ngữ khí nói,“Nhanh như vậy tốc độ, phàm là có điểm ngoài ý muốn, khẳng định xe hủy nhân vong.”

“Các ngươi hai a !” Paul - Walker nhìn Matthew cùng Gal - Gadot thẳng lắc đầu,“Ta chính là cảm khái một câu, dùng được nói như vậy nghiêm trọng?”

Tyrese - Gibson chen vào nói nói,“Dù sao ta là không dám khai nhanh như vậy.”

Kia hai chiếc xe lại mở trở về, so với đi khi như thiểm điện tốc độ, hiện tại chậm rất nhiều.

Matthew không nói thêm nữa, ngược lại cố ý nhìn xem xe chạy lộ tuyến, vì quay chụp mấy trường đầu đường đua xe hí, kịch tổ dùng nhiều tiền thuê rất nhiều chức nghiệp lái xe, hơn nữa tại Rio de Janeiro phong bốn con đường lớn.

Đặt ở New York, giống như vậy phong tỏa bốn con đường chính căn bản không có khả năng, trừ phi là rạng sáng quay chụp, nhưng đặt ở Rio de Janeiro, chỉ cần tiền tài khai đạo, này mấy đều rất dễ dàng thu phục.

Thậm chí, Rio de Janeiro địa phương chính phủ, còn phái ra hàng loạt cảnh sát, hiệp trợ kịch tổ phong phố quay chụp.

Kia hai chiếc xe dừng ở lộ thiên tiệm cà phê phụ cận ven đường, Matthew cùng Paul - Walker đi qua, chuẩn bị lên xe quay chụp.

Hai vị chức nghiệp lái xe vừa quay chụp là hắn cùng Paul - Walker vai diễn, kịch tổ tiếp sẽ lại quay chụp một lần, sau đó thông qua hậu kỳ cắt nối biên tập biến thành bọn họ lái xe chạy như điên.

Matthew đi đến xe Benz biên, đây là bôn trì chuyên môn vì hắn chế tác quay chụp dùng xe, hắn phi thường quen thuộc.

Paul - Walker đã lên xe, hưng phấn đùa nghịch kia chiếc chuyên môn chế tạo Dodge người khiêu chiến.

Justin Lin lúc này đi tới, nhắc nhở Matthew cùng Paul - Walker,“Chú ý dựa theo dự định lộ tuyến đi !” Hắn cố ý dặn dò Paul - Walker,“Ổn định tốc độ xe, chú ý cùng Matthew bảo trì nhất trí.”

Trong kịch tổ cơ hồ tất cả mọi người biết Paul - Walker có đua xe cuồng khuynh hướng.

“Yên tâm !” Paul - Walker gật đầu nói,“Ta sẽ chú ý .”

Theo Justin Lin ra lệnh một tiếng, quay chụp rất nhanh bắt đầu.

Một chiếc Benz AMG, một chiếc Dodge Challenger, chậm rãi phát động, lấy không vượt qua ba mươi mại tốc độ, hướng tiền phương chạy tới.

Xe tốc độ rất chậm, bất quá Matthew cùng Paul - Walker tại trong xe thường xuyên khống chế, để khiến trên xe ghế sau nhiếp ảnh sư quay chụp dưới cần hình ảnh.

Hai chiếc ô tô đến giao lộ thập tự, sau đó ngừng lại.

Quay chụp tạm dừng, Matthew cùng Paul - Walker không có hạ xe, mà là chờ đợi Justin Lin mệnh lệnh.

“Bắt đầu !”

Loa trung truyền đến Justin Lin thanh âm, Matthew đạp chân ga, bôn trì AMG liền xông ra ngoài, bất quá tốc độ xe như cũ không có vượt qua ba mươi mại.

Mặt sau có xe đuổi theo lại đây, sau đó “Phanh -- phanh --” tiếng súng liên tiếp vang lên.

Matthew hàng xuống cửa sổ xe, một tay khống xe, một tay còn lại giơ lên đoản quản bình xịt, đối vọt tới bên cạnh ô tô đến một thương.

Đạo cụ thương họng súng phun ra khói thuốc súng, bên cạnh xe phó điều khiển thủy tinh vỡ vụn, ào ào rơi xuống đầy đất, trên chỗ điều khiển đặc kĩ diễn viên tựa hồ trúng đạn như vậy ngã xuống,“Thất khống” xe xông về phía ven đường.

Càng nhiều xe lúc này đuổi theo, tiếng súng lại vang lên.

Rất nhanh, Matthew này chiếc xe sau cửa sổ thủy tinh cùng phó điều khiển thủy tinh liền nát.

Liền tại này chỉ mành treo chuông thời khắc, một chiếc màu đen xe máy giống như u linh bàn từ kẻ truy kích phía sau xuất hiện, kỵ thủ tóc dài tung bay, tuy rằng mang đại hào thông khí kính đen, như cũ có thể dễ dàng nhìn ra đây là Gal - Gadot.

Gal - Gadot đuổi theo kia vài kẻ truy kích, trong tay nhiều một chiếc súng lục, nhắm ngay phía trước liên tục nổ súng, mấy chiếc xe lốp xe bộ vị đều xuất hiện bạo lốp bàn dòng khí.

Đương nhiên, này mấy xe không có ngoài ý muốn phát sinh.

Quay chụp lúc này ngừng lại, Matthew, Paul - Walker cùng Gal - Gadot rút khỏi trường quay, còn thừa kia vài xe bay, va chạm, lật xe cùng bạo tạc vai diễn, tự nhiên sẽ có đặc kĩ diễn viên nhóm hoàn thành.

Matthew cùng Paul - Walker nhân vật đều ở trong xe, cơ bản không dùng trường, bất quá Gal - Gadot này cảnh tượng thiết kế trung không có mang mũ giáp, ngẫu nhiên còn muốn lấy thảm thiết hiện trường bối cảnh quay chụp một ít ngay mặt đặc tả.

Gal - Gadot đóng vai Gisele không mang mũ giáp xuất trướng, có vẻ có chút không hợp với lẽ thường, nhưng Matthew cùng Justin Lin thương nghị sau, vẫn là chọn dùng loại này thiết kế, chung quy phim trung không hợp với lẽ thường cảnh hành động nhiều lắm, cũng không kém một chỗ này.

Trước mặt một bộ như vậy, Gisele là độc lập cường hãn nhân vật, tỷ như cảnh này thiết kế trung, Sean cùng Brian này hai nhân vật chính, liền đem Gisele trở thành phục kích hắc bang trọng yếu nhất kì binh đến sử dụng, khiến Gisele súng ống chuyên gia thiết kế bày ra vô cùng nhuần nhuyễn.

Matthew phi thường rõ ràng,[ Fast and Furious ] series cùng [ Twilight ] series vừa lúc tương phản, người sau thụ chúng quần thể tập trung tại phụ nữ trẻ tuổi mặt trên, người trước người xem khẳng định là nam tính làm chủ, bất quá hai người tại đầu tư trên quy mô cự đại khác biệt, liền quyết định [ Twilight ] có thể bỏ qua nam tính người xem, mà [ Fast and Furious ] series tất yếu có thể hấp dẫn bộ phận nữ tính người xem.

Trừ hắn cùng Paul - Walker thiên nhiên liền có chứa kêu gọi lực, Gisele nhân vật này thực ra chính là chuyên môn vi nữ tính người xem thiết kế .

Cường đại, độc lập lại không cần nam nhân cứu vãn, ngược lại thời khắc mấu chốt sẽ cứu vớt nam nhân nhân vật nhân thiết, chính phù hợp đương thời nữ khán giả yêu thích.

Không chút nào khoa trương nói, hiện tại niên đại này, điện ảnh trung kia vài bao giờ cũng là chờ vương tử cứu vãn công chúa nhân vật đã quá hạn .

Ngay cả vương tử cùng công chúa chế tạo khí Disney hoạt hình studio, đều bắt đầu có công chúa chủ động đi ra lồng chim xem thế giới thiết kế .

Không qua bao lâu, cường hãn nữ tính nhân vật liền sẽ triệt để trở thành trên màn ảnh lớn một trọng yếu chi nhánh.

Kịch tổ quay chụp vẫn ở Rio de Janeiro đầu đường tiến hành, cơ hồ mỗi ngày đều có chiếc xe va chạm báo hỏng, ngẫu nhiên vang lên tiếng nổ mạnh, còn sẽ truyền ra vài khu phố.

Cùng quay chụp khi cơ hồ không bị quấy nhiễu bất đồng, Rio de Janeiro này khu giao thông nhanh chóng thối nát, kịch tổ quay chụp đến hậu kỳ thời điểm, tới gần mấy con phố, đã thường xuyên xuất hiện đại kẹt xe tình huống .

Bất quá, không mấy cái Brazil nhân lại đây tìm kịch tổ phiền toái, trừ một Tiểu Hắc bang.

Có một Tiểu Hắc bang không biết sao thế này, trà trộn vào quay chụp tứ con phố, sau đó đả thương kịch tổ một danh đạo cụ sư, kết quả bị kịch tổ an bảo đội ngũ tàn khốc trấn áp.

Từ này sau, không còn có Rio de Janeiro bang phái phần tử tiến đến quấy rối.

Rio de Janeiro trị an phi thường kém, trừ là Thượng Đế chi thành ngoài, vẫn là tội ác chi đô, điểm này mọi người đều biết, nhưng ai cũng biết đến từ Hollywood cao nhất kịch tổ không dễ chọc, kia vài đại bang phái không ngốc, có nhiều như vậy sinh ý phải làm, làm gì trêu chọc này mấy quốc tế đại tập đoàn, mà kia vài tiểu bang phái ngay cả kịch tổ thuê an bảo đều không đối phó được.

Đầu đường xe bay hí cùng cảnh hành động quay chụp vẫn rất thuận lợi, đến ba tháng trung tuần thời điểm, kịch tổ tại Rio de Janeiro quay chụp, đã đến kết thúc giai đoạn.

Brazil quay chụp sắp kết thúc, đại bộ phận diễn viên đều ly khai Rio de Janeiro, chủ yếu diễn viên rất nhanh liền còn lại Matthew một người.

Rốt cuộc, tại ba tháng hai mươi hào, kịch tổ tại Rio de Janeiro hoàn thành cuối cùng một màn diễn, quay trở về Los Angeles.

Nhưng trở lại Los Angeles, còn không có nghỉ ngơi, Matthew liền đầu nhập đến tuyên truyền trung.

Số 13 phòng công tác, Skydance ảnh nghiệp cùng Disney ảnh nghiệp liên hợp triệu tập một hồi tin tức tuyên bố hội, cần hắn cùng Justin Lin tham gia, để phối hợp phim tiền kỳ tuyên truyền.

Đại quy mô tuyên phát mới có thể sáng tạo càng nhiều box office cùng ích lợi lý niệm, tại Hollywood sớm xâm nhập nhân tâm.

Năm trước chín tháng, Paramount ảnh nghiệp bán đứt phát hành [ Paranormal Activity ] lại sáng tiểu chế tác phim kinh dị tranh thủ đại box office kỳ tích.

Này bộ chỉ có ba người quay chụp chế tác, sản xuất phí tổn 1.1 vạn dollar phim, bán ra vượt qua 1 ức dollar Bắc Mĩ box office !

Tất cả mọi người vì này sợ hãi than, đều tại thảo luận 1.1 vạn dollar cùng 1 ức dollar đầu tư hồi báo so.

Chỉ có người trong giới mới biết được, Paramount ảnh nghiệp tại đây bộ phim mặt trên đầu nhập vào bao nhiêu, tại nhìn đến này bộ phim có đại bán tiềm chất sau, Paramount ảnh nghiệp vì mở rộng quy mô chiếu phim, vỏn vẹn chế tác bản chính liền tiêu phí vượt qua 600 vạn dollar.

Tuy rằng bán đứt bản quyền hoa không bao nhiêu tiền, nhưng tại tuyên phát thượng đầu nhập, đâu chỉ 2000 vạn dollar.

Không có đại quy mô tuyên phát, cũng sẽ không có này bộ phim thành công.

Trên tin tức tuyên bố hội, đối mặt phần đông phóng viên phỏng vấn, Matthew không chút nào giữ lại thổi phồng chính mình đầu tư này bộ phim.

“Chúng ta chế tác bộ điện ảnh này ngay từ đầu chính là muốn cho [ Fast and Furious 5] trở thành series một cao điểm, chúng ta hi vọng bản phiến tại các phương diện đều có thể trở thành series tối cao, tỷ như trong truy xe hí chiều dài, nhân vật ở giữa quan hệ phức tạp trình độ thậm chí tại chế tác phí tổn thượng.”

Tại máy quay phim trước màn ảnh, Matthew có vẻ phi thường tự tin,“Ta đối [ Fast and Furious 5] có mười phần tin tưởng, bởi vì chỉnh một bộ so một bộ càng đạt được người xem tán thành, đây là một vẫn ở hướng lên trên đi điện ảnh series, sau đó đến thứ năm bộ, chúng ta cần đối toàn bộ series làm một giai đoạn tính tổng kết, vì thế rất nhiều phía trước muốn dùng mà ngại với các loại nguyên nhân không có phóng tới điện ảnh bên trong trọng điểm, chỉ cần là đáng giá thao tác .”

Hắn cố ý nói tới tại Brazil quay chụp,“Có một màn diễn phát sinh tại Rio de Janeiro trên đường cái, đám nhân vật chính bị vài mươi chiếc xe cảnh sát truy đuổi, xuyên việt toàn bộ thành thị, ta chưa bao giờ từng nhìn đến như vậy cảnh tượng, thật sự rất rung động ! động tác như vậy trường hợp là người xem chưa bao giờ xem qua , hơn nữa quan trọng nhất là, chúng nó đều là thực chụp ! cho nên bộ điện ảnh này tuyệt đối sẽ trở thành series tối kinh điển tác phẩm !”

Năm nay Oscar trao giải điển lễ chấm dứt sau, số 13 phòng công tác, Skydance ảnh nghiệp cùng Disney ảnh nghiệp đồng thời phát lực, vi [ Fast and Furious 5] tiến hành nhất định quy mô tiền kỳ tuyên truyền, đem này bộ phim sao lửa nóng.

Cùng lúc đó, tại New York, có người đang tại hành động.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 836: Phản Bội Tư Vị

New York Long Island, lệ thuộc vào Cross Creek điện ảnh công ty một gian hậu kỳ chế tác trong phòng, Darren - Aronofsky vừa bận rộn xong một ngày công tác.

[ thiên nga đen ] quay chụp bộ phận sớm hoàn thành, phim đã tiến vào đến hậu kỳ chế tác giai đoạn.

Darren - Aronofsky ra hậu kỳ phòng cắt nối biên tập, chờ ở bên ngoài Natalie - Portman liền đi lại đây.

“Hôm nay thuận lợi sao?” Natalie - Portman hỏi.

“Tàm tạm.” Darren - Aronofsky nhìn qua so thực tế tuổi muốn tuổi trẻ rất nhiều,“Muộn nhất sẽ không vượt qua cuối tháng sáu, ta có thể hoàn thành toàn bộ hậu kỳ chế tác.”

Natalie - Portman đầu tiên là gật đầu, tiếp thở dài,“Cannes liên hoan phim cùng Berlin liên hoan phim không kịp .”

Darren - Aronofsky cười cười,“Ta đã trình báo Venice liên hoan phim, tới kịp.” Hắn lười biếng duỗi eo,“Bận cả ngày, cũng nên thả lỏng một chút .”

Natalie - Portman nghe hiểu được lời này ý tứ, lập tức nói,“Ta đến cái kia , không quá phương tiện.”

“Không quan hệ.” Darren - Aronofsky kéo Natalie - Portman, vào bên cạnh một gian phòng nghỉ, đóng cửa lại sau, không khỏi phân trần đem nàng hướng bên dưới ấn,“Dùng miệng !”

Nhìn thấy Darren - Aronofsky cởi bỏ dây lưng, Natalie - Portman há miệng, tận tâm tận lực vì chính mình đạo diễn tình nhân phục vụ lên.

Hơn mười phút sau, hai người ra phòng nghỉ.

“Đêm nay đi ta kia?” Natalie - Portman hỏi.

Darren - Aronofsky lắc đầu,“Không được, ta đêm nay có công tác muốn cùng nhân đàm.”

Natalie - Portman có điểm thất vọng, lại hỏi,“Với ai đàm?”

“Một nhà đầu tư.” Darren - Aronofsky đối với Natalie - Portman truy vấn có điểm không kiên nhẫn,“Về ta hạ bộ điện ảnh sự tình.”

Nhìn thấy Natalie - Portman lại muốn hỏi, hắn nói thẳng,“Hảo, việc này về sau lại đàm, ta vội.”

Nói xong, hắn dẫn đầu ly khai hậu kỳ chế tác thất.

Nhìn Darren - Aronofsky bóng dáng, Natalie - Portman kia đối thô trọng lông mi, nhăn thành một khó coi chữ 八 ngược, muốn đem Darren - Aronofsky bắt đến trong tay, giống như rất không dễ dàng.

Nàng có thể cảm giác được đến, Darren - Aronofsky đối với nàng thái độ tựa hồ không bằng phía trước .

Là thời điểm tưởng biện pháp đem Darren - Aronofsky bắt đến trong tay .

Darren - Aronofsky ra phòng công tác, lái xe triều Long Beach bờ biển chạy tới, cho dù là tại lái xe, trong đầu tưởng cũng là cùng điện ảnh có liên quan gì đó: Tại ngay lúc này thế giới, làm người ta phân tâm sự tình nhiều lắm, điện tử trò chơi, hệ thống mạng, mặt khác điện ảnh,iPod, tin nhắn, di động, những loại này gì đó. Một bộ điện ảnh như thế nào mới có thể gợi lên mọi người chú ý? Hắn cho rằng tất yếu phải sáng tạo ra có thể để mọi người khó có thể quên được, không ngừng nói đến , có cường liệt tình cảm nội dung bất hủ hình ảnh...... Trọng yếu nhất là chế tạo ra người xem có thể cảm đồng thân thụ bản năng thể nghiệm.

Quay chụp [ thiên nga đen ], hắn căn bản không phải vì Rachel - Weisz, mà là bởi vì hắn tỷ tỷ từng là một danh múa ballet diễn viên, mỗi lần Darren trải qua tỷ tỷ phòng khi, sẽ nhìn đến áp phích cùng giày múa ballet, trong lòng luôn là sẽ trào ra khác thường xúc động.

“Đuổi kịp phía trước mặt kia chiếc màu xanh xe hơi.”

Ngồi ở một chiếc Cadillac trung, Rachel - Weisz đối tài xế nói,“Theo sát một điểm, đừng ném.”

Tài xế là lão thủ, tại dòng xe cộ trung vẫn chặt chẽ cùng Darren - Aronofsky xe.

Rachel - Weisz lấy di động ra, bấm gọi một dãy số, hỏi,“Ngươi đuổi kịp sao?”

“Cùng đâu !” Một giọng nam lập tức đáp lại nói,“Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ quay chụp dưới sở hữu ngươi cần gì đó.”

Rachel - Weisz còn nói thêm,“Hảo ! chỉ cần có thể chụp đến ta muốn , tiền không là vấn đề !”

Nàng cắt đứt điện thoại, thu hồi di động, hướng phía trước nhìn lại, xuyên thấu qua tiền chắn gió thủy tinh, Darren - Aronofsky xe rõ ràng có thể thấy được.

Dù cho không thấy được nhân, chỉ là thấy đến xe, Rachel - Weisz vẫn là dâng lên ngập trời hận ý.

Natalie - Portman ! Darren - Aronofsky ! nàng muốn khiến này đôi cẩu nam nữ trả giá đại giới !

Muốn mượn Darren - Aronofsky công thành danh toại? Nào có đơn giản như vậy !

Rachel - Weisz bỗng nhiên tưởng đến Darren - Aronofsky điện ảnh trung một ít tình tiết, có lẽ chỉ có đối Natalie - Portman cùng Darren - Aronofsky dùng tới kia vài, tài năng nhất giải trong lòng mối hận.

Darren - Aronofsky tác phẩm tràn ngập điên loạn, âm u, quỷ dị cùng kinh sợ nguyên tố, tỷ như: Máy khoan điện xuyên thấu huyệt Thái Dương, thuốc phiện tiêm vào mà nát rữa hủ bại cánh tay, điện giật liệu pháp dẫn đến si ngốc dược phẩm gây tê, sắc bén bút máy đâm ra niên luân xăm hình, ghim bấm sách từng viên ghim vào nhân thân thể, nhét vào máy cắt thịt ngón cái, bẻ gãy móng chân.

Kia đôi cẩu nam nữ hẳn là thừa nhận này mấy mới đúng !

Phía trước xe lúc này ngừng lại, Rachel - Weisz ý bảo tài xế dừng xe, hàng xuống cửa sổ xe nhìn về phía bên kia, Darren - Aronofsky xuống xe, đứng ở ven đường đợi một hồi, một để màu nâu sẫm tóc dài nữ nhân đi qua, cùng Darren - Aronofsky nói giỡn vài câu, sau đó ôm ở cùng nhau hôn môi lên.

Kia hai người phi thường đầu nhập, phảng phất trên con đường này những người khác đều không tồn tại, chỉ có bọn họ như vậy.

Rachel - Weisz dùng lực siết cửa xe tay nắm, bởi vì quá mức dùng lực, khớp ngón tay hơi hơi trắng nhợt.

Nhưng nàng cố nén , cái gì cũng không có làm, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt này hết thảy, nàng tin tưởng nàng nhân sẽ chụp xuống đến.

Nói lên, nàng coi như là một màn này sau lưng đạo diễn.

Cái kia cùng Darren - Aronofsky dây dưa cùng một chỗ nhân, chính là Natalie - Portman hảo bằng hữu,[ thiên nga đen ] nữ phụ Milla - Kunis !

Theo mấy cái hít sâu, Rachel - Weisz dần dần bình phục dưới khuấy động cảm xúc.

Cách đó không xa, liền tại ven đường dưới công chúng, Darren - Aronofsky thủ rõ ràng mò vào Milla - Kunis bên trong quần áo.

“Rất tốt ! phi thường tốt !” Rachel - Weisz lầm bầm lầu bầu,“Hết thảy đều tại dựa theo ta cùng Matthew kịch bản phát triển.”

Nàng dần dần bãi chính tâm tính, Darren - Aronofsky sớm cùng nàng mỗi người đi một ngả, giữa hai người trừ oán hận, không lại có bất cứ khác quan hệ, hiện tại nên phát điên là Natalie - Portman mới đúng.

Hao hết tâm tư muốn bắt đến trong tay đạo diễn, đảo mắt liền cùng hảo bằng hữu làm cùng một chỗ, Natalie - Portman sẽ là cái gì tâm tình?

Nói vậy nhất định rất phấn khích.

Rachel - Weisz tâm tình nháy mắt hảo lên, Natalie - Portman không để nàng dễ chịu, nàng cũng sẽ không nhượng Natalie - Portman dễ chịu, Natalie - Portman làm bằng hữu phản bội nàng, kia liền nhượng Natalie - Portman nếm thử bị bằng hữu phản bội tư vị !

Bên kia Darren - Aronofsky cùng Milla - Kunis tách ra, trước sau chui vào Darren - Aronofsky trong xe, xe chậm rãi khởi động, lại hướng phía trước chạy tới.

“Đuổi kịp.” Rachel - Weisz phân phó tài xế.

Này chiếc Cadillac hỗn loạn tại dòng xe cộ trung, đuổi kịp Darren - Aronofsky xe.

Rachel - Weisz rất có kiên nhẫn, tựa như hao phí mấy tháng, thông qua thất chuyển bát quải con đường nói động Milla - Kunis câu dẫn Darren - Aronofsky như vậy, nàng biết chuyện này cấp không được, càng phấn khích còn tại mặt sau.

Milla - Kunis câu dẫn Darren - Aronofsky sự cũng nhắc nhở nàng, Hollywood trong giới các nữ ngôi sao giao tình, thật đều là chút hoa nhựa tỷ muội tình.

“Vẫn là cùng Matthew ở giữa giao tình đáng tin a.” Rachel - Weisz thầm thở dài một câu.

Nhớ năm đó, nàng chỉ là tại [ xác ướp trở về ] kịch tổ bang Matthew một điểm bé nhỏ không đáng kể tiểu bận rộn, Matthew lại vẫn ghi tạc trong lòng, chẳng những nhắc nhở nàng Natalie - Portman là tâm cơ biểu, sau này càng là giúp nàng kế hoạch báo thù, dứt khoát làm đến bằng hữu có thể làm cực hạn.

Không có Matthew, nàng đều không biết như thế nào từ lần này đả kích trung chịu đựng qua đến.

Hiện tại chẳng những chịu đựng qua đến, còn có thể mục đích tính triển khai phản kích, khiến kia đôi cẩu nam nữ trả giá ứng có đại giới, này cũng có thể khiến nàng khôi phục tin tưởng.

Trong giới không biết có bao nhiêu nhân sau lưng tại nghị luận nàng, cười nhạo nàng, Natalie - Portman cùng Darren - Aronofsky xui xẻo, cũng sẽ khiến trong giới kia vài khốn kiếp minh bạch một sự kiện, nàng Rachel - Weisz không phải dễ chọc !

Phía trước Darren - Aronofsky xe lại một lần dừng lại, lần này dừng ở khách sạn trước cửa.

Rachel - Weisz khiến tài xế đem xe dừng ở khách sạn cách đó không xa ven đường, lại nhìn về phía bên kia, Darren - Aronofsky cùng Milla - Kunis tay nắm tay, dị thường thân thiết đi vào khách sạn đại môn.

Như vậy vẻ mặt thân mật hai người tiến trong khách sạn làm cái gì? Dù là ai đều có thể nghĩ ra được.

Nàng lại cầm lấy di động, bấm gọi phía trước cái kia dãy số, nhàn nhạt nói,“Đem phía trước quay chụp ảnh chụp phát cho ta. Các ngươi tại đây nhìn chằm chằm, chụp xuống bọn họ đi ra ảnh chụp.”

Cắt đứt điện thoại, Rachel - Weisz phân phó tài xế,“Đi, hồi Manhattan.”

Trên đường trở về, di động vang lên tiếp thu bưu kiện nhắc nhở thanh, nàng mở ra nhìn nhìn, quay chụp nhân không hổ là chuyên nghiệp nhân sĩ, Darren - Aronofsky cùng Milla - Kunis kia vài thân thiết cảnh tượng tất cả đều vỗ xuống, thậm chí còn có Darren - Aronofsky tay sờ vào Milla - Kunis quần áo trung đặc tả.

Đại khái lật xem một lần, buông xuống di động, Rachel - Weisz tự hỏi lên đến, nên như thế nào truyền đến Natalie - Portman trong tay? Làm đến Natalie - Portman tư nhân hòm thư không phải rất khó đi? Bất quá, có chút ngôi sao thường xuyên rất lâu đều không xem hòm thư, nói không chừng Natalie - Portman sẽ bỏ qua này mấy trò hay.

Nàng suy xét một hồi, quyết định vẫn là tìm [ thiên nga đen ] kịch tổ nhân, trực tiếp phóng tới Natalie - Portman trong văn phòng.

Rachel - Weisz thu mua kịch tổ không ít người, những người này vẫn hướng nàng truyền lại [ thiên nga đen ] bên trong tình huống.

Trở lại ở Manhattan chung cư, Rachel - Weisz bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, cố ý bấm gọi Matthew điện thoại, đầu tiên là nói vài câu, sau đó đem kia vài ảnh chụp truyền một phần cấp Matthew.

Loại này nàng một tay kế hoạch hảo sự, như thế nào có thể không cùng người chia sẻ đâu? Cho nàng ra chủ ý Matthew tuyệt đối là tốt nhất chia sẻ đối tượng.

Rachel - Weisz cũng quyết định, bên này tình huống đều đúng lúc cùng Matthew chia sẻ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 837: Nâng Lên Nàng

Vừa trở lại Los Angeles, Matthew cũng không nghĩ tới, sẽ từ Rachel - Weisz bên kia thu đến như vậy một phong bưu kiện, Darren - Aronofsky không hổ là Hollywood nam nhân, cùng hắn kém không nhiều, đều ham thích với “Đốn củi mệt” Như vậy quang huy vĩ nghiệp.

Milla - Kunis cũng không thẹn là Hollywood nữ ngôi sao, trộm khuê mật bạn trai loại sự tình này thuận buồm xuôi gió.

Nhưng hắn đối với này những một điểm không kỳ quái, giống như loại này sự tại Hollywood rất bình thường .

Nam nhân không xuất quỹ, nữ nhân không trộm tình, kia vẫn là Hollywood sao?

Matthew rất rõ ràng, loại sự tình này khẳng định sẽ nhượng Natalie - Portman phát điên, chung quy khuê mật trộm nam nhân trộm đến chính mình trên đầu, đổi thành ai đều sẽ buồn bực thêm phẫn nộ.

Nhưng việc này rất khó từ trên căn bản đả kích Natalie - Portman.

Muốn nói Natalie - Portman yêu phải Darren - Aronofsky, có lẽ có khả năng, nhưng yêu sâu đậm, sẽ rất khó nói.

Matthew từ tự thân góc độ nhìn, Natalie - Portman lợi dụng Darren - Aronofsky ý tưởng e càng nhiều một ít, thông qua cùng Darren - Aronofsky hợp tác, đạt tới tại văn nghệ phim độc lập thượng đột phá, mặt sau nói không chừng tìm một cơ hội liền đem Darren - Aronofsky đạp.

Thật muốn đả kích Natalie - Portman, cuối cùng mục tiêu vẫn là muốn phá hư nàng Oscar kế hoạch.

Năm nay kỳ nghỉ hè,[ dị tinh chiến trường ] liền muốn phát hành , Natalie - Portman nhưng là nữ chính, nếu này bộ phim giống hắn thiết tưởng như vậy, Natalie - Portman thương nghiệp chi lộ tất nhiên sẽ triệt để đoạn tuyệt, mặt sau ở trên Oscar lại không thu hoạch được gì, nàng có tỷ lệ rất lớn trở thành danh phù kỳ thực box office độc dược, tại các công ty sản xuất phim diễn viên bình xét cấp bậc trung hàng xuống mấy cái cấp bậc.

Đến lúc đó đừng nói tưởng trở thành danh phù kỳ thực ngôi sao tuyến đầu , ngay cả nhị tuyến ngôi sao địa vị đều không bảo đảm.

Nói đến cùng, Hollywood công ty sản xuất phim đầu tư thương nghiệp điện ảnh cũng tốt, vẫn là văn nghệ phim độc lập cũng thế, cuối cùng đều là tại theo đuổi thương nghiệp lợi nhuận.

Giống [ thiên nga đen ] loại này phim, không có trọng lượng cấp giải Oscar hộ giá hộ tống, muốn lợi nhuận rất khó.

Lần trước Rachel - Weisz lại đây tìm hắn sau, Matthew chuyên môn tìm Darren - Aronofsky qua lại quay chụp phim nhìn nhìn, không có trọng lượng cấp giải thưởng gia thân mà nói, lấy Darren - Aronofsky như vậy tiểu chúng phong cách, cho dù là tiểu đầu tư độc lập điện ảnh, thu hồi phí tổn cũng không phải kiện dễ dàng sự.

Darren - Aronofsky quay chụp phim nhân vật chính đều có được “Tự hủy hình” Nhân cách, vị này đạo diễn thường thường lấy thi ngược phương thức hiện ra nhân vật chính đối thân thể bản thân hủy diệt, rơi vào điên cuồng cùng hủy diệt tâm linh lữ trình để người nhìn xem tương đương khó chịu.

Tại Darren - Aronofsky điện ảnh bên trong, nhục thể thành tinh thần cực khổ tế đàn, dã tâm, cô độc, dục vọng, khát vọng, tại hắn màn ảnh dưới, đều chảy tối tăm huyết.

Loại này phim, tại tiểu chúng trong giới, bức cách phi thường cao.

Cũng khó trách Natalie - Portman từ Rachel - Weisz trong tay nhìn thấy [ thiên nga đen ] kịch bản sau, sẽ chủ động phóng ra.

Matthew tự hỏi qua đi, cấp Rachel - Weisz trở về điện thoại, tại nàng trọng điểm vẫn là chú ý [ thiên nga đen ] xung thưởng, lấy hiện tại chế tạo ra có lợi tình thế, lớn nhất khả năng phá hư [ thiên nga đen ] xung thưởng kế hoạch.

Có lẽ tại Rachel - Weisz tỉ mỉ chăm sóc dưới,[ thiên nga đen ] kịch tổ thật sẽ trình diễn một hồi so điện ảnh càng phấn khích trò hay.

Hắn sẽ bàng quan trận này trò hay, tất yếu thời điểm cũng sẽ bang Rachel - Weisz một phen.

Rachel - Weisz bên kia còn tại hành động, Matthew được đến tin tức, Rachel - Weisz năm nay tạm thời buông tay đỉnh đầu công tác, chuyên môn đến làm chuyện này.

Chăm chú nữ nhân có đôi khi là rất đáng sợ .

Tỷ như Jennifer - Lawrence.

Nghe nói Matthew trở lại Los Angeles, Jennifer - Lawrence chủ động tới cửa bái phỏng, vì [ Hunger Games ] kịch tổ cuối cùng một vòng thử vai, cam tâm tình nguyện bày ra các loại tạo hình, khiến Matthew quay chụp mới nhất nhân thể tả chân đại phiến series.

Đây là một vì nổi danh phi thường có thể thông suốt đi ra ngoài nữ diễn viên.

Tuy rằng Jennifer - Lawrence như là ngốc đại tỷ, nhưng Matthew biết nữ nhân này rất khôn khéo, dù cho không đến hai mươi tuổi, so với tại Hollywood dốc sức làm nhiều năm một ít ngôi sao còn sẽ tính toán.

Cho nên, hắn mặc kệ là lần trước, vẫn là lần này quay chụp Jennifer - Lawrence nhân thể nghệ thuật tả chân đại phiến, đều ẩn nấp toàn bộ hành trình ghi hình.

Này mấy có thể tỏ rõ Jennifer - Lawrence chủ động tìm tới hắn ghi hình, hắn sẽ khóa vào két an toàn trung, cũng hi vọng về sau vĩnh viễn đều sẽ không dùng đến.

Matthew là hết lòng tuân thủ hứa hẹn nhân,[ Hunger Games ] cuối cùng một vòng thử vai hoàn tất, Jennifer - Lawrence như nguyện chiếm được Katniss này nữ chính.

Mặt khác, Anh quốc tân sinh đại diễn viên Taron - Egerton lấy xuống nam chính Peeta, Anh quốc diễn viên Sam - Claflin trở thành Gale Hawthorne kẻ đóng vai.

[ Hunger Games ] tuyển diễn viên thử vai cũng toàn bộ kết thúc, cùng [ Twilight ] như vậy, bắt đầu dùng đều là có nhất định diễn nghệ trải qua lại không có thành danh tân nhân diễn viên.

Kịch tổ còn tuyển dụng một ít kỹ xảo biểu diễn không sai mà thù lao tương đối thấp diễn viên làm vai phụ, tỷ như Elizabeth - Banks, Woody Harrelson cùng Donald - Sutherland đợi đã (vân vân).

Này bộ phim sẽ từ tháng tư trung tuần bắt đầu quay chụp, nếu hết thảy thuận lợi mà nói,2011 năm 4 tháng liền có thể tại Bắc Mĩ phát hành.

Bởi vì có [ Twilight ] series thành công ở phía trước,[ Hunger Games ] này bộ thanh thiếu niên điện ảnh cũng phi thường thụ chú ý, đặc biệt là Matthew đầu tư điểm này, bị thụ chờ mong.

Vì tuyên truyền, Matthew theo sau tại tham dự một hồi [ Fast and Furious 5] thông cáo khi, chuyên môn nhắc tới [ Hunger Games ], hơn nữa trọng điểm nói Jennifer - Lawrence này nữ chính.

“Xin hỏi, Horner tiên sinh.” Đến từ Hollywood Reporter phóng viên hỏi,“Là cái gì nguyên nhân khiến kịch tổ lựa chọn Jennifer - Lawrence tiểu thư làm này bộ phim nữ chính?”

Cuối cùng nam nữ nhân vật chính quyền quyết định, nắm tại trong tay của hắn, điểm này cũng không phải bí mật, Matthew cũng không che giấu, nói thẳng,“Jennifer - Lawrence là một vị phi thường có sức sáng tạo diễn viên, Patty Jenkins đạo diễn đối với nàng cũng rất vừa lòng, nàng tại thử vai khi biểu hiện thật khiến chúng ta giật mình, trầm tĩnh tự nhiên lại có sức bật.”

Nếu lựa chọn Jennifer - Lawrence làm nữ chính, Matthew vì phim suy xét, cũng sẽ tận hết sức lực nâng lên nàng đến,“Vài năm trước, ta đi [ Burning Plain ] kịch tổ thăm Charlize - Theron khi, liền từng nhìn đến Jennifer - Lawrence, bởi vì nàng đích xác có nhất lưu diễn viên tài hoa, có thể cung cấp ra làm người ta tin phục biểu diễn.”

Từ trên trình độ nhất định đến nói, hắn nói là tình hình thực tế, Jennifer - Lawrence cú té ngã kia, xác thật khiến nhớ kỹ này tuổi trẻ nữ diễn viên.

Loại này đặc thù xuất trướng phương thức, càng dễ dàng cho người lưu lại tương đối khắc sâu ấn tượng.

Matthew mà nói nửa thật nửa giả,“Sau này, ta cùng Jennifer - Lawrence thấy một mặt, phát hiện nàng là một phi thường có tính dẻo diễn viên, vì thế liền đem nàng đưa đến trong kịch tổ. Mặt khác vài vị diễn viên chính cũng là như thế, đều là ta tại nhìn qua bọn họ điện ảnh sau, mới xác định muốn diễn viên.”

Vị này đến từ Hollywood Reporter phóng viên mắt nhìn trong tay tư liệu, mang theo nghi hoặc hỏi,“Kịch tổ công khai tư liệu biểu hiện, Jennifer - Lawrence tiểu thư mau hai mươi tuổi , đối với tiểu thuyết bên trong Katniss thiết lập, Jennifer - Lawrence tiểu thư thực tế tuổi có phải hay không thiên đại? Loại này tuổi thượng chênh lệch, có phải hay không sẽ cho tương lai quay chụp biểu diễn cùng với phim mang đến phức tạp đâu?”

Diễn viên tuổi xác thật là vấn đề, đặc biệt là này mấy người da trắng nữ diễn viên, tầm hai mươi tuổi cũng rất thành thục , nói là mười lăm mười sáu tuổi làm sao cũng có điểm miễn cưỡng.

Tỷ như Jennifer - Lawrence, đại khái là gần nhất bị hắn chiều sâu khai phá quan hệ, càng như là nữ nhân mà không phải nữ hài.

Nhưng đây là thật bất đắc dĩ sự, mười lăm mười sáu tuổi các diễn viên, thường thường là Hollywood tình cảnh xấu hổ nhất một đám, giống như là rất nhiều vẫn biểu diễn nữ chính đến tầm bốn mươi tuổi không cam lòng thối lui đến nữ phụ trên vị trí nữ ngôi sao như vậy, có thể tiếp hí cùng nhân vật rất ít.

Này tuổi trẻ diễn viên, đặc biệt là nữ diễn viên, đối mặt tình huống rất phức tạp, diễn so các nàng thực tế tuổi tiểu nhân vật, Hollywood có quá nhiều manh đến mức khiến người xương cốt phát tô nữ ngôi sao nhỏ tuổi so các nàng có cạnh tranh lực; Đóng vai so các nàng tuổi đại nhân vật, cơ bản không có khả năng; Cho dù là biểu diễn cùng tự thân tuổi tương xứng nhân vật, còn muốn đối mặt 18-19 tuổi thậm chí hai mươi tuổi xuất đầu này bộ phận nữ diễn viên cạnh tranh, hơn nữa người sau vô luận là biểu diễn vẫn là tâm tính, so các nàng ưu thế lớn hơn.

“Về vấn đề này, ta cùng đạo diễn Patty Jenkins cùng nguyên tác tác giả Suzanne Collins nữ sĩ xâm nhập thảo luận qua, hơn nữa Collins nữ sĩ cũng nhìn từng diễn viên thử vai trải qua, nàng đối Jennifer - Lawrence tuổi vẫn là có một điểm cái nhìn .”

Nói tới đây, Matthew hơi thoáng tạm dừng, sau đó cũ nói nhắc lại,“Mấu chốt ở chỗ, vừa phải có thể biểu hiện ra tiểu thuyết trung đối Katniss này nhân vật miêu tả, lại muốn mười mấy tuổi tuổi, như vậy diễn viên, cơ hồ là không thể tìm kiếm .”

Hắn xòe tay, nói,“Từ trước mắt tình huống đến xem, không ai có thể tại biểu diễn trình độ, bề ngoài đặc điểm cùng nhân vật trên thiết lập so Jennifer - Lawrence càng thích hợp nhân vật này . Thực ra, tại Collins nữ sĩ thiết trí cùng ta cảm giác trung, Katniss cũng không phải một người tuổi còn trẻ nữ hài, mà là một người tuổi còn trẻ nữ nhân. Mà Jennifer - Lawrence vừa vặn liền có thể đem này hết thảy thuyết minh đi ra.”

Phim trung kiên cường nữ chính, trong hiện thực phi thường tiếp địa khí ngốc đại tỷ nhân thiết, lựa chọn Jennifer - Lawrence, cũng có trợ với [ Hunger Games ] tương lai tuyên truyền mở rộng.

Thẳng thắn giảng, Jennifer - Lawrence không tính là nhiều xinh đẹp, từng có thể như vậy được hoan nghênh, cùng nàng tỉ mỉ tạo ra nhân thiết có quan hệ rất lớn.

Liền lấy Jennifer - Lawrence cùng Anne - Hathaway hai người nhân thiết đến nói đi, Jennifer - Lawrence rõ ràng càng thụ truyền thông cùng công chúng yêu thích.

[ Hunger Games ] sẽ rèn thành một series, Suzanne Collins đã hoàn thành đệ nhị bộ tiểu thuyết, bất quá tạm thời không có xuất bản đưa ra thị trường, tiểu thuyết đưa ra thị trường thời gian sẽ phối hợp phim tuyên truyền cần mà định.

Này bộ tiểu thuyết cải biên điện ảnh sắp tiến vào chính thức quay chụp giai đoạn, mà Matthew vẫn chú ý mặt khác một quyển sách, xuất bản đưa ra thị trường bất quá hơn một tháng thời gian, dĩ nhiên xông ra to lớn tên tuổi.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 838: Ngân Phiếu Khống

Này bản American Sniper tự truyện vào tháng hai trung tuần xuất bản đưa ra thị trường, trải qua hơn một tháng chuẩn bị sau, từ cuối tháng ba bắt đầu bùng nổ, liên tục hai tuần đi lên [ New York thời báo ] sách bán chạy bảng xếp hạng, tự truyện dẫn phát từ truyền thông đến công chúng rộng khắp chú ý, Chris - Kyle nháy mắt trở thành toàn mỹ danh nhân.

Cùng lúc đó, Chris - Kyle cùng người khác một khác bản đồng tác giả thư [ Mĩ quốc súng ống -- từ 10 kiện vũ khí xem Mĩ quốc lịch sử ] cũng thuận lợi xuất bản, giảng thuật hắn dùng qua 10 kiện kinh điển vũ khí.

Mở công ty cùng viết thư ngoài, Chris - Kyle còn tận sức với giúp xuất ngũ lão binh khắc phục “Thương tích sau ứng kích chướng ngại”, hắn cùng với nhân liên hợp khởi đầu một nhà tên là “FITCO quan ái ngân sách hội” phi mưu cầu lợi nhuận cơ cấu hợp tác, thành lập “Anh hùng hạng mục”, vi thân thể thụ thương cùng tâm lý bị thương xuất ngũ quân nhân cung cấp thân thể khang phục thiết bị, cá nhân huấn luyện, sinh hoạt phụ trợ, tâm lý trị liệu đẳng phục vụ.

Này mấy đều khiến Chris - Kyle càng thêm dẫn nhân quan chú.

Giống như vậy dễ bán tự truyện, đối Hollywood giá trị so cái gì sáng ý kịch bản đại nhiều lắm, Chris - Kyle cùng American Sniper không thể tránh khỏi trở thành một ít Hollywood trung tiểu công ty hoặc là người sản xuất mục tiêu.

Matthew có thể nhìn thấy Chris - Kyle độc nhất vô nhị lý lịch giá trị, người khác tự nhiên cũng có thể nhìn thấy.

Hơn nữa bởi vì Taya - Kyle quan hệ, Bella - Anderson cùng Kyle vợ chồng liền tự truyện trao quyền đàm phán vẫn không có ký kết chính thức hiệp nghị.

Ai đều tưởng khiến trong tay gì đó giá trị lớn nhất hóa, Chris - Kyle vợ chồng cũng không ngoại lệ.

Rất nhiều đến từ Hollywood người sản xuất hoặc là công ty sản xuất phim đại biểu, phân phân cùng Chris - Kyle cùng Taya Kyle tiếp xúc, muốn lấy xuống American Sniper điện ảnh bản quyền.

“Taya, Matthew ra giá rất hợp lý .”

Tiến vào một nhà tư nhân hội sở, Chris - Kyle vừa đi vừa đối Taya - Kyle nói,“Năm trăm vạn dollar bản quyền bán đứt là mọi người trung tối cao , hơn nữa không có Matthew nhắc nhở, cũng sẽ không có này bản tự truyện.”

Hắn cường điệu nói,“Matthew vẫn là chúng ta quân sự nhận thầu công ty phía đối tác, ta cho rằng hẳn là đem bản quyền ưu tiên chuyển nhượng cho hắn.”

Taya - Kyle lại thẳng lắc đầu,“Đây là sinh ý, thân ái !” Có người từ bên cạnh trải qua, nàng hạ giọng nói,“Chris, của ngươi trải qua là độc nhất vô nhị, không thể phục chế , chúng ta chuyển nhượng qua một lần này, sẽ không lại có lần thứ hai ! chúng ta theo lý phải đạt được tối cao thu nhập.”

Chris - Kyle bao nhiêu có điểm bất mãn,“Matthew ra giá rất có thành ý .”

“Thành ý?” Taya - Kyle cười lạnh một tiếng, còn nói thêm,“Đó là bởi vì hắn thấy được của ngươi giá trị, cho nên cố ý kết giao ngươi !”

“Không phải ngươi nói như vậy.” Chris - Kyle đối Matthew ấn tượng vẫn phi thường tốt.

Nhưng hắn phục dịch mười năm, tự giác thua thiệt thê tử cùng gia đình rất nhiều, cũng không có lại mở miệng phân biệt.

Taya - Kyle đẳng trải qua nhân đi xa, thoáng đề cao thanh âm, nói,“Thân ái , ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới sao? Matthew - Horner là phái tả, vì cái gì muốn kết giao đến từ bang Texas phái bảo thủ? Bởi vì ích lợi a !”

Chris - Kyle không ủng hộ lời này, này cùng đảng phái không quan hệ, thuần túy là cá nhân quan cảm.

“Hiện tại có người ra giá càng cao.” Taya - Kyle thẳng lắc đầu,“Chúng ta vì sao không cùng người nói chuyện? Vì cái gì muốn cột vào Matthew - Horner trên một cây này?”

“Ta đây không phải đến sao?” Chris - Kyle có chút bất đắc dĩ nói.

Hai người rất nhanh tại một đống độc lập tiểu phòng ở phía trước thấy được nhà xuất bản người trung gian, người trung gian dẫn bọn hắn vào phòng ở, vi song phương làm giới thiệu.

“Taya, Chris, vị này là Weinstein ảnh nghiệp người phụ trách Harvey - Weinstein.” Người trung gian giới thiệu nói,“Harvey, đây là Chris - Kyle, đây là Taya - Kyle.”

Đợi song phương chào hỏi, nhà xuất bản người trung gian chủ động cáo từ rời đi.

“Hai vị, ta đặc biệt chú ý American Sniper này quyển sách.” Harvey - Weinstein vẫn là kia phó lão diễn xuất, vô luận nói chuyện vẫn là biểu tình, đều mang theo Hollywood đại lão ngạo mạn cùng cường thế,“Cố ý đem này bản tiểu thuyết cải biên thành điện ảnh.”

Chris - Kyle khẽ nhíu mày, cho dù là Lầu Năm Góc các tướng quân, với hắn nói chuyện đều sẽ không dùng này phúc giọng điệu.

Taya - Kyle nhẹ nhàng nắm dưới trượng phu tay, đây không phải quân đội, mà là sinh ý trường.

“Weinstein tiên sinh.” Taya - Kyle nhẹ nhàng bâng quơ nói,“Chú ý American Sniper này bản tự truyện điện ảnh công ty có rất nhiều.”

Harvey - Weinstein đến phía trước làm qua một ít lý giải, biết có không ít trung tiểu công ty chú ý này bản tự truyện cải biên quyền, tuy rằng không biết cụ thể là nào, nhưng này mấy công ty quy mô đều rất nhỏ, không có một nhà thực lực có thể cùng Weinstein ảnh nghiệp so.

“Weinstein ảnh nghiệp đối với lần này hợp tác phi thường có thành ý.” Harvey - Weinstein mà nói là nói như vậy, lại không đổi được nhất quán đối đãi tiểu nhân vật làm việc phong cách, tổng có vẻ có điểm cả vú lấp miệng em,“Ta nguyện ý lấy 300 vạn dollar giá bán đứt này bộ tự truyện điện ảnh bản quyền.”

Ba trăm vạn dollar? Taya - Kyle bất động thanh sắc, trong lòng lại tại tính toán, đây là Harvey - Weinstein lần đầu tiên ra giá, song phương hẳn là còn có đàm, vạn nhất có thể đàm thành mà nói, chuyển nhượng giới nói không chừng vượt qua 500 vạn dollar, như vậy......

Chris - Kyle mày lại không thể tra nhíu một chút, nhìn nhìn Harvey - Weinstein, người này cho hắn ấn tượng quá kém , bề ngoài tương đương đáng khinh, trong lời nói ngạo mạn không gia che lấp, trên mặt biểu tình không ai bì nổi, thật sự khó có thể gọi người sinh ra hảo cảm.

Hắn nhớ tới Matthew bình thản tự mình, đồng dạng đều là hỗn giới điện ảnh , chênh lệch lớn như vậy?

Ngươi là danh khí so Matthew đại đâu? Vẫn là tư bản so Matthew nhiều đâu?

Nhưng Chris - Kyle như cũ bảo trì trầm mặc, bởi vì Taya - Kyle còn tại cùng Harvey - Weinstein đàm.

Taya - Kyle cùng Harvey - Weinstein thương lượng một hồi, Harvey - Weinstein không có tăng giá ý tứ, ngược lại trong giọng nói ẩn ẩn lộ ra một cỗ hương vị: Có thể đem tự truyện giao cho hắn Harvey - Weinstein vận tác quay chụp, là bọn họ vinh hạnh.

Này ba trăm vạn dollar chuyển nhượng giới, ngay cả Matthew - Horner báo giá đều so ra kém, Taya - Kyle đương nhiên không vui.

“Các ngươi muốn minh bạch, cùng Weinstein ảnh nghiệp hợp tác phi thường khó được.” Harvey - Weinstein có đầy đủ tự tin,“Chúng ta song phương hợp tác, có thể quay chụp chế tác một bộ xuất sắc điện ảnh, tự truyện đề tài điện ảnh luôn luôn là Oscar đứng đầu !”

Hắn bắt đầu khai ngân phiếu khống,“Tương lai, ta sẽ toàn lực vận tác cải biên điện ảnh trùng kích Oscar, một khi có thể lấy đến trọng lượng cấp giải Oscar, phim đem có đủ thế giới cấp lực ảnh hưởng.”

Taya - Kyle nhìn nhìn Chris - Kyle, Chris - Kyle không có bất cứ tỏ vẻ.

Đại khái là Oscar tiểu kim nhân lấy quá nhiều duyên cớ, Harvey - Weinstein lại bày ra một cỗ tự tin đến cường thế bộ dáng,“Kyle tiên sinh, đến lúc đó ngươi sẽ trở thành toàn thế giới danh nhân !”

“Nga......” Taya - Kyle nghe đến đó, hỏi,“Đã có trùng kích Oscar giá trị, American Sniper điện ảnh bản quyền không chỉ 300 vạn dollar đi?”

Đối phương chỉ đề danh, lại không đàm lợi, cho rằng bọn họ sẽ bị hư danh mê hoặc trụ?

Lời này khiến Harvey - Weinstein có điểm tức giận, hắn dựng thẳng lên một căn đầu ngón tay lắc lắc, giống như dĩ vãng đàm phán như vậy, có chút khinh thường nói,“Không có của ta vận tác, American Sniper ở trên Oscar không đáng một đồng !”

Đàm phán đơn giản chính là như vậy, uy bức lợi dụ các loại thủ đoạn đều xuất hiện, cuối cùng song phương đạt thành thỏa hiệp.

Dựa theo bình thường trình tự, này Taya - Kyle bên này tiếp tục cò kè mặc cả.

Nhưng Chris - Kyle không phải bình thường nhân, là từ chiến trường trong đống người chết bò đi ra , nơi nào có kiên nhẫn cùng như vậy một khiến hắn trong lòng sinh ghét gia hỏa dây dưa không ngớt.

Không đợi Taya - Kyle mở miệng, Chris - Kyle liền lắc đầu nói,“Chúng ta không có đàm tất yếu .”

“Chris......” Taya - Kyle cũng đối Harvey - Weinstein bất mãn, nhưng chung quy còn có đàm đường sống,“Chúng ta......”

Chris - Kyle là đến từ bang Texas cao bồi, lập tức đứng lên,“Chúng ta đi thôi.”

Taya - Kyle tuy rằng theo đuổi ích lợi lớn nhất hóa, nhưng nhìn thấy trượng phu tâm ý đã quyết, cũng không tưởng ở trước mặt người bên ngoài phản bác hắn, cũng đứng lên.

“Các ngươi muốn tưởng hảo !” Harvey - Weinstein trên mặt lóe qua một tia không vui,“Bỏ qua Weinstein ảnh nghiệp, các ngươi rất khó lại tìm đến càng thích hợp đối tượng hợp tác.”

Chris - Kyle nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói,“Không tất .” Hắn thật sự không quen nhìn người này, vẫn là nhịn không được bỏ thêm một câu,“Hollywood điện ảnh công ty có rất nhiều.”

Harvey - Weinstein khóe miệng xả ra một tia cười,“Nhưng có thể móc ra giá cao tiền mua bản quyền công ty rất ít.”

Lời này là tình hình thực tế, Taya - Kyle cũng rõ ràng điểm này, bất quá có gia công ty ra giá đã so Weinstein ảnh nghiệp cao , cho nên nàng có đầy đủ tự tin.

So với tương lai hư vô phiêu miểu hứa hẹn, nàng càng coi trọng có thể chân chính bắt đến trong tay lợi ích.

Harvey - Weinstein gặp này hai người không hề xúc động, còn nói thêm,“Hai vị, vẫn là cẩn thận suy xét một chút đi, cùng Weinstein ảnh nghiệp hợp tác có thể cùng thắng, không hợp tác mà nói......” Hắn trong giọng nói mang theo nhàn nhạt cảnh cáo,“Ta dám cam đoan một sự kiện, mặc kệ tương lai các ngươi đem bản quyền bán cho ai, quay chụp phim không có một tia lấy đến giải Oscar khả năng !”

Nghe được này mang theo uy hiếp lời, Chris - Kyle theo bản năng sờ hướng bên hông, Taya - Kyle nhanh chóng giữ chặt hắn, nàng không xác định trượng phu hôm nay mang thương không có.

Chris - Kyle nhìn Harvey - Weinstein liếc nhìn, kéo lên Taya - Kyle, cũng không quay đầu lại đi mất .

Liền tại Chris - Kyle vợ chồng cùng Taya - Kyle rời đi này gia tư nhân hội sở khi, đang tại phòng công tác trung Matthew chiếm được tương quan tin tức.

“Không có lầm?” Matthew ngồi ở trên ghế làm việc, hỏi đối diện Bella - Anderson,“Kyle vợ chồng gặp người là Harvey - Weinstein?”

Bella - Anderson cực kỳ chăm chú gật đầu,“Sẽ không sai, truyền tin tức người tới là xuất bản phương phụ trách American Sniper chủ biên, hắn nói là một vị khác chủ biên sau lưng đảm đương song phương người trung gian.”

Matthew hai tay giao nhau đặt ở trên bàn công tác, này Harvey - Weinstein thật sự là càng ngày càng khiến nhận chán ghét .

“Ngươi đánh trước điện thoại cấp Kyle vợ chồng, thám thính hạ tình huống.” Matthew nhanh chóng làm ra quyết định,“Ta nghĩ nghĩ nên như thế nào hướng Harvey - Weinstein phản kích.”

Vô luận là hắn bên này, vẫn là Ronan - Farrow bên kia, đều chưa chuẩn bị sẵn sàng, không có khả năng phát động tổng công.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 839: Phải Có Kiên Nhẫn

Bất quá hơn nửa giờ, Bella - Anderson liền trở lại .

“Ta cấp nhà xuất bản phương diện cùng Kyle vợ chồng phân biệt gọi điện thoại, đại khái hỏi rõ ràng .” Bella - Anderson kéo ra ghế dựa, ngồi ở Matthew bàn công tác đối diện, chi tiết nói,“Từ American Sniper này quyển sách đi lên sách bán chạy bảng xếp hạng, có rất nhiều trung tiểu điện ảnh công ty cùng Taya - Kyle tiếp xúc qua, liền theo chúng ta ở giữa dự tính như vậy, Taya - Kyle muốn treo giá, vừa muốn tìm kiếm càng cao bản quyền chuyển nhượng, lại tưởng thông qua mặt khác công ty cho chúng ta tạo áp lực.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, nếu không phải Taya - Kyle, này quyển sách điện ảnh bản quyền sớm liền tới tay .

Nhưng loại sự tình này tại thương nghiệp xã hội rất bình thường , giống như hắn đầu tư điện ảnh mưu cầu lớn nhất ích lợi như vậy, Taya - Kyle cũng tưởng đem trượng phu này đoạn độc nhất vô nhị trải qua bán ra hài lòng giá.

Bella - Anderson tiếp tục nói,“Weinstein ảnh nghiệp cũng chú ý tới này quyển sách, tự truyện phù hợp bọn họ nhất quán quay chụp chế tác phong cách. Nhà xuất bản phương diện, phụ trách American Sniper chủ biên bên trong đối thủ cạnh tranh, vi Harvey - Weinstein cùng Kyle vợ chồng giật dây bắc cầu, song phương có hôm nay lần này hội đàm.”

Nàng thanh thanh yết hầu,“Harvey - Weinstein cùng Kyle vợ chồng không có đạt thành hiệp nghị. Ta cấp Chris - Kyle gọi điện thoại, Chris - Kyle tựa hồ rất chán ghét Harvey - Weinstein, hắn ở trong điện thoại lộ ra, Harvey - Weinstein muốn lấy thế áp nhân, bị hắn đỉnh trở về.”

“Này ngược lại là Harvey - Weinstein nhất quán phong cách.” Matthew lắc đầu,“Nhưng bang Texas cao bồi không thèm để ý.”

Bella - Anderson còn nói thêm,“Trước mắt Kyle vợ chồng không có cùng người khác đạt thành hiệp nghị, chúng ta còn tại đệ nhất trình tự, Taya - Kyle cùng mặt khác công ty tiếp xúc, càng nhiều là vì hướng chúng ta tạo áp lực.”

Nghe nói như thế, Matthew hơi chút suy xét, nhanh chóng làm ra quyết định,“Ngươi tiếp tục cùng Kyle vợ chồng đàm phán, vẫn là như vậy, một ngàn vạn dollar trở xuống ngươi làm chủ, mau chóng thu phục American Sniper điện ảnh bản quyền.”

“Hảo.” Bella - Anderson nhẹ nhàng gật đầu,“Ta phía trước vẫn áp chế bản quyền chuyển nhượng kim, khiến Taya - Kyle cho rằng 500 vạn dollar là chúng ta có thể tiếp thụ thượng hạn, mặt sau lại thích hợp đề cao bảng giá, phỏng chừng bọn họ rất nhanh ký chính thức dưới hiệp nghị.”

Matthew khoát tay,“Cụ thể sự tình tùy ngươi xử lý.”

Bella - Anderson không lại nhiều lời, tính toán trở về chuẩn bị cùng Taya - Kyle một đợt mới đàm phán.

“Còn có một sự kiện.” Matthew còn nói thêm,“Ta nghe nói Harvey - Weinstein chuẩn bị đi năm nay Cannes liên hoan phim bên trên tuyển phim?”

Bella - Anderson nghĩ nghĩ, nói,“Weinstein ảnh nghiệp mỗi năm đều sẽ tham gia tam đại liên hoan phim thương nghiệp giao dịch hội, bán đứt một ít độc lập chế tác bản quyền, lấy đến Bắc Mĩ chiếu phim vận tác.”

Matthew nhàn nhạt nói,“Như vậy, Bella, thu phục cùng Kyle vợ chồng đàm phán, ngươi hôm nay cũng đi Cannes liên hoan phim bên trên xem xem.”

“Chúng ta không có phát hành năng lực.” Bella - Anderson cho rằng Matthew cũng tưởng đi liên hoan phim bên trên tìm kiếm thích hợp phim bán đứt bản quyền.

Matthew nhẹ nhàng lắc đầu,“Ngươi đi theo dõi Harvey - Weinstein, phàm là hắn muốn mua , đều chen một chân, chúng ta không cần kia vài độc lập phim văn nghệ bản quyền, kia vài phim đối với chúng ta cũng không có dùng, chúng ta mục đích là trở thành bản quyền bán ra phương nâng lên giá lợi thế, khiến Harvey - Weinstein muốn bán đứt phim trả giá càng lớn đại giới.”

Bella - Anderson lập tức gật đầu,“Ta hiểu được.”

Đợi nàng rời đi, Matthew ngồi ở trên ghế suy xét một hồi, tuy rằng không biết Harvey - Weinstein tại American Sniper thượng có phải hay không cố ý nhảy ra ghê tởm hắn, nhưng hắn nhất định sẽ đánh trở về.

Hiện tại chỉ là nhẹ nhàng đánh, tương lai thì sẽ đánh được hắn không thể phiên thân.

Ronan - Farrow bên kia mới nhất tin tức, trải qua vài tháng cố gắng sau, hắn đã thuyết phục bao gồm Rose McGowan ở bên trong vài danh nữ diễn viên, từ các nàng chỗ đó lấy đến một ít về Harvey - Weinstein đối với các nàng hành vi khẩu thuật, nhưng vỏn vẹn mấy người xa xa không đủ, cần phải có càng nhiều nhân đứng ra.

Còn có Bob - Weinstein bên kia, nếu trong ngoài đồng thời làm khó dễ, Harvey - Weinstein đến lúc đó gặp phải tình thế tất nhiên càng thêm gian nan.

Lại chính là xã hội tình thế .

Chuyện này không chỉ là cần bọn họ ở sau lưng điều tra phát động, tốt nhất còn có thể cùng xã hội phát triển tình thế phối hợp.

Đẳng nữ quyền vận động càng thêm hưng thịnh, nữ bạch tả nhóm quyền phát ngôn càng nặng thời điểm, đột nhiên phát động một kích trí mệnh, đối mặt toàn xã hội như kinh đào hãi lãng dư luận áp lực, cho dù là Hollywood đại lão cũng không chống được.

Vẫn là muốn có kiên nhẫn a......

Matthew thở dài, lại cấp Helen - Hermann cùng Amanda gọi điện thoại, ước hẹn tại Thiên Sứ trù tính công ty gặp mặt, sau đó chạy qua, cùng này hai người lại thảo luận một phen về Harvey - Weinstein sự tình.

Vô luận là Amanda, vẫn là Helen - Hermann, ý tưởng cùng hắn trên cơ bản nhất trí, bây giờ còn không có đến phát động thời điểm.

Vài ngày nghỉ ngơi thời gian qua đi, Matthew lại trở lại [ Fast and Furious 5] kịch tổ, tiếp tục này bộ phim quay chụp.

Disney xưởng sản xuất lộ thiên trường quay, sớm bố trí thành Rio de Janeiro khu dân nghèo bộ dáng, nguyên bản như vậy vai diễn đặt ở Rio de Janeiro thực cảnh quay chụp hiệu quả tốt nhất, nhưng ai cũng biết chỗ đó là phạm tội hoành hành địa phương, kịch tổ không tất yếu mạo kia vài phiêu lưu.

Máy quay phim trước màn ảnh, Matthew nhảy qua một đạo tường thấp, trèo lên đỉnh phòng, hướng về phía trước chạy như điên, liền tại bên cạnh phía trước cách đó không xa, một Latin tráng hán tại điên cuồng chạy trốn, người kia thân thủ nhanh nhẹn, thường thường còn ngoạn ra một ít như Parkour độ khó cao động tác.

Trang bị tại trên thanh trượt máy quay phim, vẫn nhanh chóng di động, gắt gao truy tại Matthew bên cạnh.

Matthew sớm từ trong Rio de Janeiro hỗn loạn một đêm trung khôi phục, thân thể tràn ngập bùng nổ thức lực lượng, vỏn vẹn vài giây sau, cứ dựa theo cảnh tượng thiết kế, bức gần chạy trốn Latin tráng hán.

Nhìn thấy phía trước một mảng lớn màu xanh bọt biển cái đệm trải trên mặt đất, Matthew biết thời cơ đã đến, hai chân dùng lực đạp , cả người hướng về phía trước nhào ra ngoài, đụng vào chạy trốn Latin tráng hán trên người, cùng nhau ngã xuống ở bọt biển trên đệm.

Matthew vừa ngã vào bọt biển trên đệm, lập tức xoay người đứng lên, hắn tốc độ rõ ràng so Latin tráng hán phải nhanh, không đợi Latin tráng hán bò lên, xông lên đi đặt ở đối phương trên người, một căn cánh tay còn siết chặt Latin tráng hán cổ.

Latin tráng hán muốn phản kháng, lại bị hắn dễ dàng chế phục .

“Cut !” Đạo diễn Justin Lin tiếng hô vang lên,“Này một điều qua !”

Matthew buông ra Latin tráng hán, đứng lên sau lại thò tay đem vị này đặc kĩ diễn viên kéo lên, đặc kĩ diễn viên đối với hắn gật gật đầu, lấy kì cảm tạ.

Quay chụp chuyển dời đến mặt khác nơi sân, Paul - Walker tại vùn vụt đạo cụ trên xe lửa cướp đoạt ô tô, Matthew cũng gia nhập đến trong đó, này mấy vai diễn từ màn ảnh trông được dị thường mạo hiểm, quay chụp khi lại phi thường an toàn, rất nhiều cao tốc vận động cảnh tượng, động thực ra là máy quay phim.

Giống Matthew cùng Paul - Walker hai người, càng nhiều là tại bày tạo hình.

Loại này thương nghiệp phim hành động, vĩnh viễn đều không thể thiếu đùa giỡn khốc phẫn soái đặc tả màn ảnh.

Đương nhiên, độ khó cao màn ảnh cũng là có .

Một hồi tương đối đơn giản đùa giỡn khốc phẫn soái vai diễn chụp xong, động tác chỉ đạo tìm đến Matthew cùng Paul - Walker, giải thích kế tiếp một hồi cảnh hành động trọng điểm.

“Paul, ngươi tại trên đỉnh xe bôn chạy !”

Động tác chỉ đạo chỉ đạo cụ xe lửa đỉnh chóp nói,“Dùng nhanh nhất tốc độ chạy !”

Hắn tiếp lại đối Matthew nói,“Ngươi đứng ở Daniel - ngô điều khiển Pick-up xe trên thùng xe tiếp ứng ! Pick-up xe cùng xe hàng là nối cùng một chỗ, động tốc độ sẽ không rất nhanh.”

Matthew cùng Paul - Walker tất cả đều gật gật đầu.

Nếu xe lửa cao tốc vận chuyển, như vậy vai diễn rất khó cũng rất nguy hiểm, nhưng đạo cụ xe lửa tốc độ, cũng liền cùng người chạy chậm không sai biệt lắm.

Quay chụp rất nhanh bắt đầu, đạo cụ xe lửa động lên, Paul - Walker tại xe lửa trên đỉnh tung hoành bôn trì, rất nhanh đuổi tới Pick-up xe bên này.

“Khiêu !” Trên chỗ điều khiển Daniel - Ngô đại thanh hô,“Brian, nhảy xuống !”

Matthew mắt nhìn phía trước, phảng phất chỗ đó có vách núi dựng đứng như vậy, cũng đối Paul - Walker hô,“Liền hiện tại, Brian ! khiêu !”

Xe lửa xe quỹ có đường cơ, Pick-up xe cách không phải rất gần, muốn nhảy qua đến không thể nghi ngờ có nhất định độ khó.

Paul - Walker bôn chạy trông được xem phía trước, không chút do dự hướng tới bên này vọt tới, sau đó cao cao nhảy lên nhảy lại đây, Matthew nhanh chóng cấp Paul - Walker tránh ra địa phương.

Giữa không trung bóng người giống như đại điểu như vậy rơi xuống, nhảy lên Pick-up xe thùng xe, thùng xe vách trong tất cả đều là nhuyễn thể tài liệu cải tạo mà thành, dỡ xuống Paul - Walker nhảy xuống khi xung lực.

Nhưng như vậy còn chưa đủ.

Đại khái là nhảy xuống khi dùng lực quá lớn, Paul - Walker dừng ở Pick-up xe trên thùng xe, thân thể nghiêng, như cũ hướng phía trước phóng đi.

Matthew nhanh chóng thò tay, một phen kéo lấy hắn cánh tay, Paul - Walker lúc này mới ổn định thân thể.

“Đi !” Matthew dùng lực vỗ vỗ Pick-up xe trần nhà, đối Daniel - Ngô đại thanh hô,“Chúng ta đi !”

Hắn cùng Paul - Walker lập tức ngồi xổm xuống.

Justin Lin lúc này cũng kêu ngừng quay chụp, này màn ảnh thuận lợi hoàn thành.

Paul - Walker đứng lên hoạt động dưới thối cước, nói,“Này cảnh hành động, quay chụp lên đến thật không thoải mái.”

Matthew vỗ vỗ hắn cánh tay, nhún nhún vai, nói,“Chúng ta đi chuẩn bị một hồi đi.”

Mấy ngày này, kịch tổ quay chụp cơ bản đều là bọn họ hai tuyệt đối nam chính vai diễn, làm phim vai diễn nặng nhất hai nhân vật, tự nhiên không thể thiếu kề vai chiến đấu màn ảnh.

“Đốn củi mệt” Không chỉ là kêu kêu khẩu hiệu, còn muốn tại thực tế hành động trung có điều thể hiện.

Theo sau một tuần trung, Matthew đều an ổn chờ ở kịch tổ quay chụp, quay chụp trên cơ bản tương đối thuận lợi, Justin Lin vẫn ấn chiếu kế hoạch thôi động quay chụp tiến độ.

Tháng tư thượng tuần, kịch tổ quay chụp còn đang tiếp tục, bất quá Matthew tại Disney xưởng sản xuất vai diễn toàn bộ hoàn thành, hắn cũng tạm thời rời đi kịch tổ, chạy tới Đông Hải ngạn New York, tham dự phía trước liền xác định hảo một từ thiện hoạt động.

Liên Hiệp Quốc phụ nữ nhi đồng quỹ hội hòa Bắc Mĩ một ít đại hình phụ nữ nhi đồng quyền lợi bảo đảm tổ chức, thêm tỷ như [ New York thời báo ] này mấy nổi tiếng truyền thông, triệu tập trận này chỉ tại bảo hộ phụ nữ nhi đồng từ thiện hoạt động, có rất nhiều phú hào, nhân vật nổi tiếng cùng ngôi sao đều tiếp đến mời.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 840: Trâu Già Muốn Ăn Cỏ Non

Trận này từ thiện hoạt động lấy yến hội tình thế tại New York viện bảo tàng Metropolitan cử hành, trừ bên chủ sự mời ngoài, vì gom góp lạc quyên, hoạt động còn đối ngoại bán ra vé vào cửa, chỉ cần có thể thông qua bên chủ sự tiền kỳ thẩm tra, liền có thể lấy 3 vạn dollar tả hữu giá, mua được một tấm vé vào cửa, nếu muốn bao xuống cả một trương bàn ăn,25 vạn dollar là có thể làm được.

Cùng qua lại như vậy, loại này chính thức trường hợp, Matthew đều là một người đi, chưa bao giờ mang bạn gái.

Này cùng điện ảnh lễ công chiếu lần đầu bất đồng, nếu kéo một nữ nhân xuất hiện, cơ bản chính là tại nói cho mọi người, đây là của ta bạn gái, vị hôn thê hoặc là phu nhân.

Matthew bên cạnh còn chưa loại này nhân xuất hiện.

Tiến vào lâm thời cải tạo yến hội thính, Matthew tại bên chủ sự dẫn dắt dưới, đi đến nhất trương yến hội bàn bên cạnh, này phụ cận liền ngồi đều là đến từ Hollywood nhân, tỷ như ngồi cùng bàn đã ngồi Leonardo - DiCaprio .

“Hải, Leo.” Matthew cùng Leonardo - DiCaprio chào hỏi.

Leonardo - DiCaprio cũng thấy được Matthew, đứng lên chủ động vươn ra hai tay, cùng Matthew ôm một chút, cười nói,“Đã lâu không gặp , Matthew.”

Này một bàn tạm thời còn không có người khác lại đây, Matthew cùng Leonardo - DiCaprio ngồi ở liền nhau hai vị trí bên trên, vừa trò chuyện vừa đánh giá yến hội trong sảnh nhân.

Hiện tại yến hội thính ngồi còn không đến một phần ba, bất quá danh nhân rất nhiều, có thể khiến Matthew gọi ra danh tự giới kinh doanh danh nhân cũng không thiếu, tỷ như Facebook người sáng lập, cùng hắn từng có hợp tác Netflix CEO, tỷ như tương lai Twitter trị quốc vị kia cùng hắn cường tráng nữ nhi, tỷ như Murdoch tập đoàn hạch tâm cùng linh hồn Rupert - Murdoch.

Thậm chí, hắn còn thấy được Amanda.

Amanda cũng thấy được hắn, hai người chỉ là trao đổi một ánh mắt.

Sau đó, Matthew thấy được càng thêm kỳ lạ tình huống, bao gồm Rupert - Murdoch ở bên trong, rất nhiều thương nghiệp giới đầu tư danh nhân, đều vây quanh ở một người tuổi còn trẻ nữ nhân bên cạnh, phảng phất cái kia tuổi trẻ nữ nhân chính là tiêu điểm.

Kia nữ nhân rất trẻ tuổi, bất quá 24-25 tuổi bộ dáng, để một đầu lóa mắt kim sắc tóc dài, ngồi ở nhất chúng thương nghiệp nhân sĩ trung gian, tướng mạo hơi có chút hạc trong bầy gà hương vị, tuy rằng so ra kém cách đó không xa Amanda, lại cũng không kém là bao nhiêu.

Như vậy một cao gầy xinh đẹp nữ nhân trở thành phần đông thương nghiệp nhân sĩ tiêu điểm, thật không nhiều gặp.

Không thể không nói là, giới kinh doanh trung xinh đẹp nữ cao quản cùng nữ xí nghiệp gia rất ít, tướng mạo có thể đạt tới nữ nhân này trình độ càng là có thể dùng hiếm thấy đến hình dung.

Xinh đẹp nữ nhân, thường thường dùng thiên phú tiền vốn liền có thể đạt được càng nhiều ích lợi, có tương đối càng dễ dàng đường đi, đi con đường càng khó nhân tự nhiên liền ít .

Leonardo - DiCaprio tựa hồ thấy được Matthew tại chú ý cái kia nữ nhân, nói,“Đây là Mĩ quốc giới kinh doanh tân quý, phố Wall tân sủng nhi.”

“Nàng là ai?” Matthew không che giấu chính mình hảo kỳ.

“Elizabeth - Holmes.” Leonardo - DiCaprio nhìn thấy Matthew vẫn là đầy mặt nghi hoặc, cười nói,“Xác thực điểm đến nói, nàng là Thượng Đế sủng nhi.”

Matthew thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Leonardo - DiCaprio,“Leo, đừng thừa nước đục thả câu hảo sao?”

Leonardo - DiCaprio thu hồi khuôn mặt tươi cười, chi tiết nói,“Đại khái là 2003 năm trước sau, Elizabeth - Holmes còn tại Stanford đại học đọc đại nhị thời điểm, nàng nghỉ học cùng sử dụng đại học trong lúc này tích cóp tiền khởi đầu một nhà tên là Theranos máu thí nghiệm công ty.”

Hắn bưng lên trước mặt chén nước uống một ngụm, tiếp tục nói,“Elizabeth - Holmes sáng tạo tân kỹ thuật, chỉ cần một lỗ kim cùng một giọt máu, cùng với giá rẻ kiểm tra phí, là có thể làm lên trăm chủng bất đồng thân thể xét nghiệm, so sánh truyền thống phương thức, động một cái là cần trừu một bình nhỏ huyết mà tiêu phí sang quý phí dụng đến tiến hành chỉ một xét nghiệm, nàng sang tân phương pháp hiển nhiên càng cụ thương nghiệp tiền cảnh, loại này sang tân máu kiểm tra đo lường phương pháp ra kết quả càng nhanh càng chuẩn xác, ý nghĩa phi phàm a, nghe nói Theranos công ty đang tại mộ tập phiêu lưu đầu tư, rất nhiều người đều có đầu tư ý đồ.”

Matthew cũng có chút giật mình,“Nghe vào tai giống như rất lợi hại bộ dáng.”

Leonardo - DiCaprio dùng lực gật gật đầu,“Nếu không phải trong tay ta không có đầy đủ vốn lưu động, ta đều tưởng đầu tư nàng công ty.”

Matthew niết niết cằm, nhíu mày suy nghĩ một hồi, ngầm lắc đầu, đối với rất xa lạ lĩnh vực, hắn luôn luôn phi thường cẩn thận.

Hai người nói hội Elizabeth - Holmes, đề tài lại chuyển tới cộng đồng hứng thú đam mê mặt trên.

“Nghe nói ngươi tại Rio de Janeiro cùng một đống VS Thiên Sứ mở tư nhân party?” Leonardo - DiCaprio không phải không có hâm mộ nói,“Có phải hay không thật?”

Matthew không có phủ nhận,“Tin tức truyền nhanh như vậy?”

Lời này tương đương là cam chịu, Leonardo - DiCaprio thò ngón tay, điểm Matthew, nói,“Ngươi động tác quá nhanh , bên trong có mấy cái vẫn là mục tiêu của ta, ngươi xuống tay trước .”

“Ta cũng không có biện pháp?” Matthew xòe tay, có chút bất đắc dĩ nói,“Lúc ấy các nàng mời ta, ta cuối cùng không thể cự tuyệt đi?”

Hắn hỏi ngược lại,“Leo, đổi thành ngươi sẽ cự tuyệt sao?”

Leonardo - DiCaprio lắc lắc đầu,“Vì sao ta không có tiếp đến này chủng mời?”

Matthew cố ý rất chăm chú nói,“Hẳn là ta càng soái một ít, mị lực càng lớn một ít.”

Leonardo - DiCaprio cúi đầu nhìn nhìn mập ra thân thể, thở dài,“Tính, ta lười với ngươi so.” Hắn hảo kỳ hỏi,“Cảm giác thế nào?”

“Rất mệt !” Matthew hạ giọng nói,“Phi thường mệt ! ta ba ngày chưa bình tĩnh lại đến, về sau lại mặc kệ loại sự tình này .”

Leonardo - DiCaprio trong giọng nói mang theo một tia khinh thường,“Ngươi này rõ ràng là tại huyễn diệu.”

Matthew xòe tay, một bộ rất vô tội bộ dáng, vấn đề là Leonardo - DiCaprio hỏi , đề tài cũng là Leonardo - DiCaprio khơi mào đến, hắn bất quá chính là ăn ngay nói thật mà thôi.

Yến hội trong sảnh khách càng ngày càng nhiều, không ngừng có người lại đây cùng Matthew chào hỏi, trong đó không thiếu giới giải trí ngoại nhân vật, tỷ như Liên Hiệp Quốc nạn dân thự cao cấp chuyên viên Gutierrez, phụ nữ cùng nhi đồng ngân sách hội quản sự trưởng đợi đã (vân vân).

Không phải Matthew lòng tự tin bạo bằng, hắn ngồi ở này yến hội trong sảnh, cũng thuộc về trọng lượng cấp nhân vật, ảnh hưởng sớm vượt qua giới giải trí, cho dù là bên cạnh Leonardo - DiCaprio đều vô pháp cùng hắn so.

Có người lục tục đi tới, có thể cùng Matthew cùng Leonardo - DiCaprio ngồi ở cùng bàn , không thể nghi ngờ đều là Hollywood đại nhân vật, trong đó có Jerry - Bruckheimer, Matt - Damon, Julia - Roberts cùng Sandra Bullock.

Mọi người đều tại trong một giới hỗn, khả năng ngầm cũng có xem không vừa mắt địa phương, nhưng tại công chúng trường hợp, Hollywood đại minh tinh, một đám đều là tương thân tương ái hảo bằng hữu.

Matthew cùng Jerry - Bruckheimer ôm một chút, kể ra hợp tác chi tình, lại cùng Julia - Roberts hỏi hạ Emma - Roberts gần nhất động thái, còn cùng Matt - Damon hàn huyên hội The Bourne Identity hay không sẽ ra tân một bộ.

Cuối cùng, hắn lại riêng hướng Sandra Bullock biểu đạt đạt được Oscar tốt nhất nữ chính chúc mừng.

Khiến Matthew không nghĩ tới là, Sandra Bullock trong giọng nói ẩn ẩn lộ ra đối với hắn rất cảm thấy hứng thú ám chỉ.

“Nghe nói ngươi vẫn đầu tư điện ảnh.” Nhìn Matthew kia trương dương quang soái khí mặt, Sandra Bullock rất có thâm ý nói khẽ với hắn nói,“Ta này có hạng mục rất không sai, yến hội kết thúc đến ta phòng cùng nhau nghiên cứu một chút?”

Matthew như thế nào nghe không hiểu lời này sau lưng ý tứ, mắt nhìn Sandra Bullock, vị này có vẻ đều nhanh năm mươi tuổi đi?

“Đêm nay ta không thời gian.” Matthew đối với bác gái cấp Oscar ảnh hậu không có bất cứ hứng thú, uyển cự nói,“Ta cùng người hẹn có công tác đàm.”

Sandra Bullock tại Hollywood nổi danh thích trâu già gặm cỏ non, không có dễ dàng buông tay,“Ngày sau cũng có thể, ta sẽ tại New York đãi chừng một tuần.”

Matthew nhìn nhìn Sandra Bullock cơ hồ không thể làm ra quá nhiều biểu tình mặt, bình thản nói,“Ta tạm thời không có tâm tư đầu tư tân hạng mục.”

Lời này cự tuyệt ý tứ phi thường rõ ràng, lại sẽ không thương đến đến Sandra Bullock mặt mũi.

Sandra Bullock cười cười, nói,“Được rồi.”

Tuy rằng này cự tuyệt khó tránh khỏi khiến nàng trong lòng có điểm không khoái, nhưng Matthew nói chuyện làm việc phương thức, lại để người rất khó ghi hận.

Loại này nhân ngược lại gọi nàng cảm giác lực hấp dẫn càng lớn .

Matthew chỉ là đối Sandra Bullock gật gật đầu, liền nương cùng Leonardo - DiCaprio nói chuyện cơ hội, chuyển tới mặt khác một bên.

Thẳng thắn giảng, Sandra Bullock cơ hồ làm không ra quá nhiều biểu tình mặt, chen ra kia tia tươi cười một điểm khó coi.

Cứ như vậy một bức cơ hồ làm không ra biểu tình mặt, Oscar thế nhưng có thể cho nàng một tòa tốt nhất nữ chính tiểu kim nhân, không biết là tại tự giễu, vẫn là tại trào phúng kia vài không chích nữ ngôi sao.

Chỉ có thể nói Oscar biểu diễn thưởng bình thưởng càng ngày càng không xem kỹ xảo biểu diễn ngoài, còn càng ngày càng gọi người khó có thể đoán.

Còn như vậy đi xuống, Hollywood rất nhanh liền sẽ nhiều một số lớn cương thi mặt nữ ngôi sao.

Nếu chích có thể hack tuổi, còn không ảnh hưởng trùng kích Oscar biểu diễn thưởng, kia vì sao không chích động đao đâu?

Đương nhiên, Matthew là sẽ không tiếp nhận như vậy hack tuổi nữ thần mời , đại năm sáu tuổi thậm chí bảy tám tuổi hắn còn có thể nhận, lớn hơn mười mấy hai mươi tuổi sẽ rất khó qua tâm lý quan, hắn khẩu vị còn chưa như vậy trọng.

Yến hội rất nhanh chính thức bắt đầu, như vậy yến hội không có gì đáng nói , đều là một bộ chuẩn hoá lưu trình, trọng yếu nhất đơn giản là hai hạng mục: Từ thiện quyên tiền cùng cung cấp một cao cấp giao tế nơi.

Đi đến nơi này danh nhân nhân vật nổi tiếng cùng các phú hào, chỉ cần hơi chút yếu điểm mặt mũi , đều sẽ nhận quyên một bút tiền, hơn nữa quyên ra mức như vậy cũng cùng chính mình thân phận địa vị tương xứng.

Ngay cả làm Hollywood nổi tiếng vắt cổ chày ra nước Julia - Roberts đều quyên hai mươi vạn dollar.

Matthew là hiện tại Hollywood cao nhất cự tinh, đến phía trước cũng làm hảo chuẩn bị, trực tiếp nhận quyên năm mươi vạn dollar, đấu giá giai đoạn trung lại tiêu phí 30 vạn dollar mua xuống Jerry - Bruckheimer cung cấp [ Cướp biển vùng Caribbean ] nguyên bản kịch bản.

Từ thiện giai đoạn xong việc, yến hội thính biến thành giao tế trường, rất nhiều người không ngừng chung quanh đảo quanh, ngay cả Matthew cũng rời đi chỗ ngồi, tìm chính mình cảm thấy hứng thú người kéo gần quan hệ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 841: Lời Mời Người Phát Ngôn

Chuyển một hồi, Matthew tìm đến Amanda, Amanda rất đủ ý tứ, giới thiệu một ít New York thương quyển nổi tiếng nhân vật cho hắn nhận thức, trong đó liền bao gồm Twitter trị quốc gia cùng hắn nữ nhi, nói vị kia tương lai đệ nhất nữ nhi tráng là tráng điểm, dáng người lại thật sự rất tốt, trước ngực vĩ ngạn nếu không động qua giải phẫu, có thể nói hắn tại Alexandra - Daddario ngoài gặp qua đệ nhị thiên nhiên Cao phong.

Matthew đối với nàng có chút hứng thú, bất quá cũng liền dừng lại tại có hứng thú này tầng cấp thượng, chỉ cần nghĩ đến một ít không thể diễn tả khủng bố tồn tại, sở hữu về đệ nhất nữ nhi ý niệm đều sẽ tan thành mây khói.

Nhân lực có lúc tận.

“Đối với nàng cảm thấy hứng thú ?” Amanda nhìn vị kia trước ngực vĩ ngạn cao gầy tóc vàng nữ nhân.

Matthew trực tiếp lắc đầu,“Không có.”

Amanda cười cười, thấp giọng nói,“Nàng vị kia phụ thân là hâm nóng cao thủ, ngươi muốn là theo hắn nữ nhi phát sinh điểm cái gì, phỏng chừng tương lai mười năm đều sẽ trở thành hắn hâm nóng đề tài.”

“Yên tâm.” Matthew lại nhìn kia đối cha con liếc nhìn,“Ta không thể trêu vào.”

Lời này ý tứ cũng chỉ có chính hắn mới hiểu được, Amanda đầu tiên là nghi hoặc, tiếp lắc đầu, không có tiếp tục đề tài này, qua lại Matthew nói ra mỗ minh kỳ diệu mà nói cũng không thiếu.

Nàng bỗng nhiên thấy được hai thú vị nhân, vội vàng thò ngón tay chọc a chọc Matthew, nói,“Mau nhìn, bên kia có ngươi một vị lão bằng hữu.”

Matthew theo Amanda ánh mắt nhìn qua, sau đó gặp được Natalie - Portman, Natalie - Portman tựa hồ tại cùng điện ảnh học viện một vị Do Thái duệ lão đầu trò chuyện cái gì, song phương đều rất cao hứng bộ dáng.

Mặt khác, nàng còn kéo một nam nhân, kia nam nhân bộ dạng có điểm quen thuộc.

Matthew hồi tưởng một chút, rất nhiều năm trước tại [ xác ướp kịch tổ ] gặp qua này nam nhân, khi đó hắn vừa mới theo đuổi Rachel - Weisz.

Người này khẳng định chính là Darren - Aronofsky .

Nguyên lai Natalie - Portman cùng Darren - Aronofsky đã phát triển đến loại trình độ này .

Tiếp, Matthew nhớ tới Rachel - Weisz cho hắn một ít tư liệu, Darren - Aronofsky cùng Natalie - Portman đều là Do Thái duệ, này tại Hollywood là chủng ẩn hình ưu thế, nếu Rachel - Weisz cái gì cũng không làm, nói không chừng này hai người ở trên Oscar thật sự sẽ có thu hoạch.

Nhìn thấy Matthew nhìn chằm chằm Natalie - Portman, Amanda nhắc nhở nói,“Nữ nhân này không đơn giản.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta biết.”

“New York trong giới có nghe đồn.” Amanda bát quái nói,“Nghe nói Natalie - Portman đọc Harvard trong lúc này, đại khái tầm mười chín tuổi sẩy thai qua.”

“Thật hay giả?” Matthew vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy tin tức.

Amanda nhún nhún vai,“Phỏng chừng tám thành là giả .” Nàng thấp giọng nói,“Nữ nhân này gia thế như vậy, trưởng cũng bình thường, lại khắp nơi biểu hiện như là nhân sinh người thắng, New York tự nhiên có rất nhiều nhân xem nàng không vừa mắt.”

Matthew hơi mang ngạc nhiên nhìn về phía Amanda,“Ngươi chừng nào thì như vậy bát quái ?”

“Rất đơn giản.” Amanda thản nhiên nói,“Ta không thích nàng, ta không thích như vậy đem chính mình trang sức như là Thánh Nhân như vậy nữ nhân.”

Matthew lại nhìn về phía Natalie - Portman bên kia, phảng phất cảm giác được đến từ trắc phía sau ánh mắt, Natalie - Portman đột nhiên quay đầu nhìn lại đây, sau đó phát hiện Matthew, còn cười đối với hắn gật gật đầu.

“Ta qua chào hỏi.”

Nếu đều gặp gỡ , không trò chuyện vài câu thật sự rất không thể nào nói nổi , dù sao hắn cùng Natalie - Portman ở mặt ngoài quan hệ vẫn không sai.

Thừa dịp Natalie - Portman cùng Darren - Aronofsky cùng tên kia điện ảnh học viện lão đầu cáo từ, Matthew đi qua, cười hô,“Hải, Nat.”

“Buổi tối hảo, Matthew.”

Natalie - Portman hồi lấy xán lạn tươi cười, sau đó nhìn về phía bên cạnh Darren - Aronofsky, vừa định phải làm giới thiệu, Matthew chủ động hướng bên kia vươn tay,“Ngươi hảo, Aronofsky đạo diễn, chúng ta rất lâu phía trước gặp qua.”

Darren - Aronofsky cùng thương nghiệp giới điện ảnh cơ hồ không có giao tập, cùng Matthew nắm tay, có chút khách khí nói,“Rất nhiều năm trước sự .”

Thẳng thắn giảng, hắn đối với này chỉ biết khoe khoang thấp kém thương nghiệp ngôi sao không có bất cứ hảo cảm.

Nhưng hắn cũng không ngốc, biết chính mình căn bản không thể trêu vào Matthew - Horner loại này nhân.

Cho nên, hàn huyên qua vài câu, Darren - Aronofsky tùy tiện tìm nhìn thấy người quen lý do, đi bên kia.

Natalie - Portman lại lưu lại, bởi vì Matthew ở trong mắt nàng còn có giá trị.

“Nghe nói [ Fast and Furious 5] quay chụp ?” Natalie - Portman cố ý nhắc tới đề tài,“Quay chụp còn thuận lợi sao?”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Phỏng chừng tháng năm liền có thể hoàn thành quay chụp bộ phận.”

Natalie - Portman cố ý dùng vui đùa khẩu khí nói,“Tương lai còn gia tăng nhân vật sao? Không bằng lưu một cho ta?”

Loại sự tình này Matthew làm sao có khả năng đáp ứng, Natalie - Portman đối thương nghiệp điện ảnh có chỗ lợi gì? Này chỉ có thể dừng lại trên nói đùa.

“Nghe nói ngươi lại trở về độc lập giới điện ảnh ?” Matthew hàm hồ này từ,“Tân tác chụp xong sao?”

Natalie - Portman cười cười,“Chụp xong.” Nàng xem Matthew liếc nhìn, thoải mái nói,“Này bộ tân phim gọi [ thiên nga đen ], Darren đạo diễn , năm nay Venice liên hoan phim lần đầu.”

Matthew gật gật đầu,“Ta nghe người ta nói lên qua.”

“Này bộ tân phim mục tiêu là năm nay mùa trao giải.” Natalie - Portman không cần che lấp, bởi vì được duyệt ban đầu liền phi thường minh xác,“Đến lúc đó còn mời ngươi nhiều duy trì.”

Nàng mơ hồ nghe nói qua năm nay Oscar một ít tình huống, lấy đến tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất phim [ Hurt Locker ], sau lưng người ủng hộ trung liền có đến từ Matthew thế lực.

Tuy rằng rất khó phán đoán này dòng thế lực có bao nhiêu lớn, nhưng nghĩ đến cũng phát huy một ít tác dụng.

Matthew ít có cho câu giả dối hứa hẹn,“Không thành vấn đề, Nat.”

Natalie - Portman không khỏi cười lên,“Ta đây trước tiên nói tiếng cám ơn .”

Tại nàng xem đến, Matthew diễn viên chính cùng đầu tư quay phim hướng đến không lấy Oscar vi mục tiêu, giữa song phương không tồn tại bất cứ cạnh tranh quan hệ, hơn nữa nàng cùng Matthew quan hệ còn giống như không sai.

“Không khách khí.” Matthew cười nói.

Oscar,[ thiên nga đen ] còn sẽ ở trên Oscar có hành động sao? Hắn cũng lấy không chuẩn, bất quá hắn cùng Rachel - Weisz đã cấp [ thiên nga đen ] chuẩn bị một ít thứ rất đặc biệt.

Đặc biệt là Rachel - Weisz cừu hận hỏa diễm vẫn ở hừng hực thiêu đốt.

Cùng Natalie - Portman lại hàn huyên vài câu, Matthew cáo từ về tới Amanda bên kia, Amanda đang tại cùng một mang kính mắt trung niên nhân trò chuyện.

Nhìn thấy Matthew, Amanda lộ ra một có chút bất đắc dĩ tươi cười, đối với hắn ý bảo một chút cái kia trung niên nhân, nói,“Vị này khoa học viễn tưởng tác gia tìm ngươi có chuyện, nhất định muốn khiến ta đem hắn giới thiệu cho ngươi.”

Matthew cùng Amanda làm một ánh mắt bên trên trao đổi, đại khái minh bạch, này cái gọi là tác gia, Amanda cũng không nhận thức, phỏng chừng là thấy được Amanda vừa cùng hắn trò chuyện, sau đó tìm lại đây.

“Ngươi hảo.” Matthew tại công chúng trường hợp luôn luôn rất thân hòa, nhìn trung niên nhân, hỏi,“Ngươi tìm ta có chuyện gì?”

Cái kia trung niên nhân ngượng ngùng cười cười, trên mặt bao nhiêu có điểm ngại ngùng,“Ngươi...... Ngươi hảo, Matthew.” Hắn tựa hồ không quá am hiểu ngôn ngữ biểu đạt,“Ta...... Ta là...... Của ngươi fan điện ảnh, vẫn...... Vẫn thực thích ngươi diễn phim khoa học viễn tưởng.”

Matthew cười gật gật đầu,“Không cần sốt ruột, từ từ nói.”

Nhìn thấy Matthew tươi cười, trung niên nam nhân biểu đạt dần dần rõ ràng lên,“Ta là Andy Weir, bạo tuyết trò chơi công ty [ ma thú ] sáng ý bộ phó tổng giám.”

Nghe nói như thế, Matthew có điểm hảo kỳ, bạo tuyết nhân tìm hắn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn cải biên [ World Of Warcraft ], trò chơi cải biên điện ảnh tại Hollywood kia nhưng là thiên khanh a !

[ World Of Warcraft ] đại danh hắn nghe qua, từng còn từ mạng internet tải xuống [ ma thú ] điện ảnh xem qua, nhưng làm một thuần túy người qua đường người xem, nhìn xem đầy mặt mộng bức.

Này gọi là Andy Weir trung niên nam nhân biểu đạt càng ngày càng rõ ràng, nói,“Ta năm trước viết một quyển tiểu thuyết, ở trên mạng internet còn tiếp , khoa học viễn tưởng tiểu thuyết.”

Hắn móc ra một usb đưa cho Matthew,“Đây là tiểu thuyết bản chính, ta tưởng......”

Nói tới đây, Andy Weir ngượng ngùng gãi gãi đầu, tựa hồ không biết nên nói như thế nào.

Matthew tiếp nhận usb, cười nói,“Ngươi muốn cho ta xem xem có hay không cải biên điện ảnh khả năng?”

“Đối ! đối......” Andy Weir mang theo một điểm ngại ngùng nói,“Ngươi có thể xem xem sao?”

Matthew thu hồi usb, nói,“Có thể.”

Andy Weir nhanh chóng nói,“Trong Usb ta lưu lại liên hệ phương thức.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta xem qua sẽ cho ngươi tin tức.”

“Cám ơn.” Andy Weir nhẹ nhàng thở ra.

Hắn hướng Hollywood rất nhiều công ty đẩy mạnh tiêu thụ qua chính mình thư, được ích lợi từ bạo tuyết cao quản thân phận, cũng gặp được không thiếu điện ảnh công ty cao quản cùng người sản xuất, nhưng đối với hắn tiểu thuyết cảm thấy hứng thú nhân cơ hồ không có.

Chung quy, hiện tại chỉ là tại trên hệ thống mạng còn tiếp khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, liên thực thể xuất bản cũng không có, muốn gợi ra điện ảnh công ty chú ý quá khó .

Vừa lúc, hắn hôm nay thấy được Matthew - Horner, còn tùy thân mang theo còn tiếp tiểu thuyết nửa đầu bộ phận bản chính usb, linh cơ vừa động quyết định thử xem vận khí.

Giống như vận khí cũng không tệ lắm.

Matthew không có đem này usb rất đặt ở trong lòng, cùng Amanda hàn huyên một hồi, lại tại yến hội trong sảnh đi dạo lên, trong lúc này còn chạm đến cái kia Elizabeth - Holmes, đối phương cùng hắn hàn huyên vài câu, trực tiếp hỏi hắn có hay không đầu tư nàng công ty hứng thú.

Tại Bắc Mĩ phú ông bạc tỷ bên trong, Matthew thân gia xếp hạng không cao, nhưng tuyệt đối là tối có danh kia một đám.

“Horner tiên sinh, đây là một lần khó được cơ hội.” Elizabeth - Holmes rất sẽ mượn thế,“Rupert - Murdoch tiên sinh đã xác định muốn đầu tư của ta công ty . Nếu ngươi gia nhập, này khẳng định là có thể ngang ngửa ngươi đầu tư táo cùng Marvel một sáng suốt quyết định.”

Matthew thực ra rất rõ ràng, hôm nay hắn đã có làm kim chủ tư cách.

Nhưng hắn này nhân từ nào đó phương diện đến nói là rất bảo thủ cùng cẩn thận , bằng không cũng sẽ không đến hiện tại chỉ có hai nơi bất động sản.

“Ta không có vốn lưu động.” Matthew xòe tay nói, rất uyển chuyển cự tuyệt,“Ta đầu tư nhiều điện ảnh hạng mục, vốn lưu động phi thường khẩn trương.”

Elizabeth - Holmes lại đột nhiên ngữ khí vừa chuyển,“Kia có thể mời Horner tiên sinh đảm nhiệm Theranos công ty người phát ngôn sao?”

Nghe được này mời, Matthew không dấu vết nhíu mày, lập tức nói,“Phương diện này vẫn là theo ta trù tính công ty nói đi.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 842: Hard Sci-Fi

Tham gia hoàn từ thiện tiệc tối, Matthew còn tại New York Liên Hiệp Quốc tổng bộ dạo qua một vòng, từ trên trình độ rất lớn đến nói, hắn hoạt động xã hội gia cùng phụ nữ nhi đồng quyền lợi bảo đảm giả tên tuổi, đang tại từng bước đuổi theo Hollywood siêu cấp cự tinh này một danh hiệu.

Tại Liên Hiệp Quốc tổng bộ, hắn tham gia do tổng thư ký triệu tập cũng chủ trì một hồi tin tức tuyên bố hội, tiến thêm một bước đề cao bức cách.

Matthew lại hô hào toàn xã hội giúp thế giới các nơi hài tử thực hiện sinh tồn, phát triển, thụ bảo hộ cùng tham dự cơ bản quyền lợi.

Thông qua Hollywood cự tinh này một thân phận, Matthew có có thể nói khủng bố toàn cầu độ nổi tiếng, mà này mấy công ích sự nghiệp, tắc có trợ giúp hắn tiến thêm một bước đề cao xã hội địa vị.

Thông qua nhiều năm cố gắng, tại Hollywood cự tinh ngoài, Matthew còn thành công thành lập mấy mặt khác phương diện nhân thiết.

Cho nên, Matthew tương đối đến nói coi như yêu quý vũ mao.

Elizabeth - Holmes mời, hắn trực tiếp dùng Helen - Hermann làm tấm mộc uyển cự , nhưng Matthew không nghĩ tới là, trở lại Los Angeles sau, Thiên Sứ trù tính công ty liền thu đến Elizabeth - Holmes chính thức mời.

“Đối phương khai ra một ngàn vạn dollar tiền lương làm điều kiện.”

Horner trang viên phòng khách trung, Helen - Hermann đối Matthew nói,“Lại còn có bàn bạc đường sống.”

Matthew ngồi ở trên ghế mây mặt, thoạt nhìn có chút lười nhác, cảm khái một câu,“Thật sự là thật lớn bút tích.” Hắn ngược lại hỏi,“Về nàng cùng nàng công ty, ngươi tra xét sao?”

“Nói như thế nào đâu.” Helen - Hermann tổ chức một chút ngôn ngữ,“Thương nghiệp tân tú, tương lai siêu cấp nữ phú hào, bất quá nhu cầu cấp bách muốn đầu tư.”

Nàng cũng không nói lời vô nghĩa, nói thẳng,“Ta đề nghị buông tay, này thuộc về chữa bệnh đồ dùng phạm trù, có thể không chạm tốt nhất đừng chạm.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta cũng không nghĩ tới muốn tiếp.”

Trừ duy trì nguyên bản Rolex, Armani cùng Mercedes Benz ngoài, hắn hai năm nay đã không tiếp quảng cáo đại ngôn .

Helen - Hermann còn nói thêm,“Elizabeth - Holmes mục đích rất rõ ràng, muốn lợi dụng ngươi danh khí cùng lực ảnh hưởng chế tạo oanh động hiệu ứng, sau đó kéo càng nhiều phiêu lưu đầu tư.”

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Trực tiếp cự tuyệt đi.”

Helen - Hermann không lại nhiều lời, ngược lại nói,“Elizabeth - Holmes công ty liền tại California, nàng phía trước theo ta thông điện thoại thời điểm, nói là muốn tìm thời gian với ngươi nói chuyện riêng, phỏng chừng sẽ cho ngươi gọi điện thoại.”

“Ta biết.” Matthew nói.

Helen - Hermann chuẩn bị cáo từ, đi phía trước nhắc nhở nói,“Cùng Elizabeth - Holmes loại này nữ nhân giao tiếp, nhiều chú ý một chút.”

Matthew nhịn xuống trợn mắt xúc động,“Ngươi yên tâm, ta phân rõ nặng nhẹ.”

Lại nói, hắn là cái loại này thấy xinh đẹp nữ nhân liền đầu nóng lên không quan tâm trung nhị thanh niên sao?

Một tại không đến hai mươi tuổi liền gây dựng sự nghiệp, hiện tại có thể hướng Rupert - Murdoch dung tư nhân, hắn như thế nào có thể sẽ khinh thị?

“Đúng, còn có sự kiện.” Helen - Hermann lại nghĩ tới cái gì,“Từ tháng năm bắt đầu, ngươi muốn phối hợp Warner Bros vi [ Inception ] kịch tổ làm tuyên truyền.”

Matthew gật gật đầu,“Ta biết.”

Cùng Christopher - Nolan qua lại thương nghiệp đại chế tác như vậy,[ Inception ] đặt ở năm nay tháng bảy, hơn nữa là tháng bảy tốt nhất lịch phát hành, ngày nghỉ lễ độc lập tiền một cuối tuần.

Nhiếp với hắn cùng Christopher - Nolan tên tuổi, đồng cuối tuần căn bản không có nhất tuyến đại chế tác mở màn.

Bất quá, cùng sở hữu kỳ nghỉ hè như vậy,[ Inception ] lần đầu cuối tuần phía trước phía sau đều phi thường chen lấn, sau một cuối tuần có Universal ảnh nghiệp [ Despicable Me ], tiền một cuối tuần còn lại là Sony Columbia ảnh nghiệp [ Karate Kid ].

Bởi vì công phu danh hào, Matthew còn riêng lý giải một chút, đây là Jack - trần cấp Will - Smith con của hắn đáp hí một bộ phim.

Lại nói, Will - Smith vì nhi tử xác thật rất liều, nhưng Will - Smith rất sớm phía trước liền đứng ở hắn mặt đối lập.

Có lẽ [ Inception ] có thể trùng kích đến [ Karate Kid ] cuối tuần kế tiếp box office.

Này cũng không phải Matthew cố ý làm, qua lại mấy cái Independence Day lịch phát hành, hắn diễn viên chính phim tất cả đều đại bán, này cũng không nghi cấp trong vòng ngoài vòng một loại ám chỉ, tuy rằng bên này không có mê tín loại này thuyết pháp, nhưng dọc theo thành công lộ tiếp tục đi xuống càng dễ dàng thành công, không thể nghi ngờ được công nhận.

Một khi đã như vậy, Warner Bros không có lý do gì không chọn Independence Day này chất lượng tốt lịch phát hành, huống hồ Matthew gia Christopher - Nolan kêu gọi lực không phải bình thường đại.

Matthew chưa bao giờ cho rằng trước sau cuối tuần điện ảnh có thể uy hiếp đến [ Inception ], [ Despicable Me ] thụ chúng cùng [ Inception ] rõ ràng bất đồng, về phần [ Karate Kid ]......

Từ [ The Pursuit of Happyness ] sau cơ hồ không có xuất sắc tác phẩm Will - Smith, vô luận danh khí vẫn là kêu gọi lực, so trước đây lúc này kém nhiều lắm, bằng không cũng sẽ không đi tiếp siêu cấp anh hùng nhân vật.

Con hắn Jarden - Smith, chú ý nhân liền càng thiếu.

So với [ Karate Kid ], Matthew càng chú ý này bộ phim tiền một cuối tuần sẽ công chiếu phim, do Andrew - Stanton đạo diễn, Brad - Pitt cùng Natalie - Portman diễn viên chính [ John Carter ].

Này bộ chế tác phí tổn cao tới 2 ức 5000 vạn dollar đại chế tác, rốt cuộc muốn tại năm nay kỳ nghỉ hè phát hành .

Matthew phi thường chờ mong này bộ phim,[ John Carter ] đến tột cùng sẽ khiến Brad - Pitt cùng Natalie - Portman nhất phi trùng thiên, vẫn là sẽ triệt để trầm luân? Hiện tại ai đều không thể có kết luận.

Nhưng có một việc, Matthew phi thường rõ ràng, bởi Cloud Atlas thất bại tạo thành cự đại tài vụ nguy cơ cùng mắc nợ mức,[ John Carter ] chỉ là như vậy thành công mà nói, đối Brad - Pitt căn bản sẽ không phát ra xoay chuyển cục diện tác dụng.

Muốn triệt để thoát khỏi khốn cảnh, Brad - Pitt chỉ có thể đánh cược [ John Carter ] box office đại bạo.

Khác không nói, tối thiểu cũng muốn có năm nay phát hành [ Alice in Wonderland ] như vậy box office con số.

Không có xuất sắc box office, giống chiếm cứ thu nhập đại đầu quanh thân bản quyền muốn bán ra lý tưởng giá căn bản không thể nào nói đến.

Có lẽ B kế hoạch cùng Brad - Pitt chống đỡ không qua năm nay?

Cùng năm trước như vậy, năm nay đối với Matthew đến nói, như cũ là điện ảnh đại niên, trừ diễn viên chính [ Inception ] ngoài, tháng năm sơ còn có tham dự đầu tư [ Iron Man 2] muốn công chiếu, Halloween đêm trước James Wan Insidious cũng sẽ tiến vào Bắc Mĩ cụm rạp, lễ Tạ ơn lịch phát hành còn có [ Twilight 3: Eclipse ].

Này mấy phim đối với hắn đều trọng yếu phi thường, Hollywood cũng là hắn hôm nay này hết thảy cơ sở.

Đưa đi Helen - Hermann, Matthew cùng Christopher - Nolan thông điện thoại, trao đổi một chút [ Inception ] trước công chiếu tuyên truyền một vài sự tình, cắt đứt điện thoại sau, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện đến.

Cái kia Andy Weir cho hắn usb còn chưa xem.

Matthew cấp Bella - Anderson đánh điện thoại, vừa hồi Los Angeles, hắn liền đem usb cho Bella - Anderson, khiến nàng bản chính một phần truyền lại đây.

“Rất có thú một bộ tiểu thuyết.” Bella - Anderson hiển nhiên đã xem qua , ở trong điện thoại đối với này xa còn không có hoàn bản tiểu thuyết đánh giá không sai,“Ta cảm giác có nhất định cải biên giá trị.”

Nàng còn chuyên môn nhắc nhở một câu,“Ta tìm chút Andy Weir tư liệu, cùng nhau cho ngươi phát qua .”

Kết thúc trò chuyện sau, Matthew lập tức đi đến thư phòng mở ra máy tính, đăng lục chính mình công tác hòm thư, thấy được Bella - Anderson phát đến bưu kiện.

Hắn trước tiên mở ra Andy Weir tư liệu nhìn nhìn.

Andy Weir 20 tuổi khi liền tại trên hệ thống mạng sáng tác, chỉ là viết đi ra gì đó thiếu nhân quan chú, trước mắt tại bạo tuyết giải trí nhậm chức, phía trước từng có sáng tác kinh nghiệm, lãnh đạo tham dự bạo tuyết bảng hiệu đại tác [ ma thú ] bộ phận kịch tình biên soạn.

Mặt khác, hắn vẫn là một kỹ thuật trạch.

Cho đến bây giờ, Andy Weir không có bất cứ tác phẩm chính thức xuất bản, lực ảnh hưởng còn dừng lại tại trên hệ thống mạng, tối có danh tác phẩm cũng bất quá là tham dự biên soạn [ ma thú ] kịch tình.

Nguyên bản Matthew cho rằng Andy Weir tìm hắn là đẩy mạnh tiêu thụ [ ma thú ] điện ảnh bản quyền, hiện tại mở ra hòm thư nội văn kiện, mới phát hiện này cùng ma huyễn trò chơi không hề có quan hệ, mà là thuần túy khoa học viễn tưởng tiểu thuyết.

Cùng Marvel cùng DC siêu cấp anh hùng truyện tranh bất đồng, này vẫn là hiện nay điện ảnh giới rất ít lại xem trọng cứng rắn khoa học viễn tưởng loại hình.

Hôm nay, cứng rắn khoa học viễn tưởng điện ảnh sớm suy thoái, thậm chí dần dần đạm ra Hollywood chủ lưu thương nghiệp điện ảnh trình tự, mỗi năm Bắc Mĩ box office bảng xếp hạng tiền thập vị trong, đã rất khó lại nhìn đến cứng rắn khoa học viễn tưởng loại hình thân ảnh, liên quan cứng rắn khoa học viễn tưởng tiểu thuyết điện ảnh bản quyền, cũng không rất thụ Hollywood nhà sản xuất coi trọng .

Cũng không trách được Andy Weir sẽ chủ động tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ.

Một phương diện hắn không có quá khứ thành công tư lịch, một phương diện khác cùng thị trường đại hoàn cảnh có liên quan.

Nhìn thấy là cứng rắn khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, Matthew hứng thú cũng ít một ít, bất quá bưu kiện đều mở ra , cũng liền đọc lên.

Bao gồm hắn ở bên trong, rất nhiều người sợ nhìn khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, nhất là cứng rắn khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, chủ yếu chính là cảm giác khoa học thuật ngữ quá nhiều, khoa học khái niệm rất cao thâm, hoàn toàn lý giải không thể.

Nhưng Andy Weir này bộ tiểu thuyết, siêu cấp xảo diệu hóa giải vấn đề này, tại tiểu thuyết trong, hắn rất sớm liền chỉ ra tiểu thuyết cố sự bối cảnh cùng chủ đề: Xảy ra sự cố nhân viên vũ trụ nam chính, cần một mình ở trên hỏa tinh sinh tồn một năm rưỡi.

Hơn nữa toàn bộ cố sự thiết lập thời gian điểm, cùng với hỏa tinh thăm dò sở chọn dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, đều là căn cứ trong hiện thực các loại phiên bản NASA hỏa tinh kế hoạch đến, nam chính sinh tồn trung sở hữu giải quyết phương án, cũng đều là từng bước tính đi ra .

Nam chính mỗi lần gặp được vấn đề, trên cơ bản đều là như vậy phát triển lộ số -- phân tích vấn đề, làm ra giả thiết, quy mô nhỏ chứng thực, xác định phương án, triển khai thực thi......

Cứ như vậy, cho dù là Matthew này đọc giả, cũng hiểu được mỗi một chi tiết đều chân thật đến khó có thể tin tưởng.

Loại này ngay trong tầm tay chân thật cảm, rất có khả năng cũng là này bộ tiểu thuyết tối mê người địa phương.

Có người nói, đối cứng rắn khoa học viễn tưởng tiểu thuyết lớn nhất ca ngợi, chính là “Viết cùng thật dường như”.

Còn có nam chính thiết lập, không phải cái loại này cao lãnh trang bức phạm, mà là dị thường tiếp địa khí.

Nam chính đối mặt hoàn cảnh vô luận cỡ nào gian nan, chẳng sợ gian nan đến tuyệt vọng, hài hước cùng lạc quan tinh thần lại vẫn có thể tại hắn trong lời kịch phát ra quang.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 843: Sao Hỏa

Ngồi ở trước máy tính, Matthew từ buổi sáng vẫn nhìn thấy buổi chiều, mới đưa này bản khoa huyễn tiểu thuyết đại khái xem một lần, bởi còn tại trên blog còn tiếp, Andy Weir rõ ràng còn không có viết xong, xem kịch tình cũng liền tiến hành đến hơn một nửa bộ dáng, dựa theo Andy Weir năm trước đầu năm liền bắt đầu upload tốc độ suy tính, phỏng chừng năm nay đều sẽ không có kết cục.

Lật xem qua một lần, hắn trầm tư một hồi.

Tuy rằng còn không có hoàn thành, nhưng này bộ tiểu thuyết chủ đề kết cấu đã rất rõ ràng .

Đơn giản điểm đến nói, đây chính là một bộ vũ trụ hoang dã cầu sinh kí, cũng có thể gọi [ ta tại hỏa tinh đương nông dân ] hoặc là [ ta tại hỏa tinh trồng khoai tây ].

Không sai, ở trên hỏa tinh trồng khoai tây là Matthew xem qua này nửa bộ tiểu thuyết sau, lưu lại ấn tượng khắc sâu nhất tình tiết.

“Trên Hỏa tinh trồng khoai tây a !” Matthew lầm bầm lầu bầu một câu.

Sau đó, hắn lại một lần nhìn về phía tràn ngập chữ cái document, mặt trên có này bộ tiểu thuyết danh tự --[The.Martian].

Dùng Thái Bình Dương bờ bên kia mà nói dịch thẳng, cũng chính là [ hỏa tinh ].

Có lẽ là cự ly địa cầu tương đối gần quan hệ, Bắc Mĩ về hỏa tinh khoa học viễn tưởng tiểu thuyết rất nhiều, tối điển hình không hơn Brad - Pitt đầu tư cải biên [ A Princess of Mars ].

Này bộ [ hỏa tinh ] tiểu thuyết có không ít tình tiết, cùng hắn từng xem qua điện ảnh phi thường tương tự.

Đặc biệt là nam chính đối mặt tuyệt cảnh ở trên hỏa tinh tự lực cánh sinh trồng khoai tây.

Matthew nhíu mày suy nghĩ một hồi, kia bộ điện ảnh giống như không gọi [ hỏa tinh ], ký ức sâu nhất cũng là hỏa tinh trồng khoai tây tình tiết, cũng bởi vì này tình tiết, hắn đại khái còn có ấn tượng, nam chính là Matt - Damon.

Đối ! chính là Matt - Damon ! nhớ rõ điện ảnh vì lấy lòng Thái Bình Dương bờ bên kia người xem, còn có một ít bên kia cục hàng không màn ảnh.

Kia bộ điện ảnh hẳn là gọi The Martian tới.

Matthew rốt cuộc nhớ lại điện ảnh danh tự, còn loáng thoáng nhớ rõ đây là lúc ấy một bộ tương đối đứng đầu phim.

Về phần kia bộ Matt - Damon diễn viên chính The Martian có phải hay không căn cứ này bộ [ hỏa tinh ] tiểu thuyết cải biên, Matthew cũng không biết.

Hắn liên phim đạo diễn là ai đều không biết, làm sao có khả năng nhớ rõ nguyên tác tác giả.

Bất quá nhiều chỗ mấu chốt cảnh tượng tương tự, hẳn là không phải trùng hợp đi? Đặc biệt là trên Hỏa tinh trồng khoai tây loại này tình tiết.

Này quyển sách có lẽ thật có cải biên giá trị.

Matthew tự hỏi lên, có vận tác [ Twilight ] cùng [ Hunger Games ] hai series kinh nghiệm, hắn tự nhiên biết một bộ tiểu thuyết cự ly thành công cải biên thành điện ảnh phi thường xa, nhưng tiểu thuyết có thể xuất bản hơn nữa dẫn phát nhất định nhiệt độ mà nói, cải biên điện ảnh cũng liền có cơ sở.

Truyện tranh cải biên, tiểu thuyết cải biên cùng đứng đầu điện ảnh tục tập, không thể nghi ngờ là hiện tại Hollywood thương nghiệp điện ảnh chính yếu tam đại tạo thành bộ phận.

Nguyên sang nhất tuyến đại chế tác phi thường hiếm thấy, xác thực điểm đến nói, hiện tại dám cao nhất đầu tư ngoạn nguyên sang cũng chính là Christopher - Nolan ít ỏi mấy người mà thôi.

Mà những người này không chỗ nào không phải là đầy đủ chứng minh qua chính mình đạo diễn.

Dựa theo Bella - Anderson thu thập tư liệu,[ hỏa tinh ] này bộ chưa hoàn thành tiểu thuyết hôm nay chỉ là tại Andy Weir cá nhân trên blog còn tiếp, thụ chú ý trình độ thật sự hữu hạn, nghe nói liên 3000 độc giả cũng không có.

Nói như vậy, hắn phỏng chừng có thể lấy tương đối trả giá thật nhỏ lấy xuống này bộ tiểu thuyết điện ảnh bản quyền, thậm chí là mặt khác phương diện bản quyền.

Nhưng lấy đến tiểu thuyết cự ly cải biên điện ảnh kém xa, chỉ có thể nói là một bắt đầu.

Này bất đồng với [ Twilight ] cùng [ Hunger Games ], hai cái sau hắn chú ý thời điểm, chẳng những xuất bản đưa ra thị trường, còn có nhất định danh khí cùng thụ chúng.

[ hỏa tinh ] đâu? Ba ngàn độc giả......

Một tấm vé xem phim chia đều 8 dollar, ba ngàn người xem mà nói là bao nhiêu box office?

Đương nhiên, trướng không thể như vậy tính, muốn [ hỏa tinh ] tương lai cải biên điện ảnh không biến thành Hollywood vẫn rất xấu hổ nguyên tác thương nghiệp điện ảnh, tất nhiên muốn tưởng biện pháp vận tác này bộ tiểu thuyết.

Tối thiểu muốn tại điện ảnh công chiếu phía trước, trước khiến nguyên tác có nhất định danh khí cùng độc giả cơ sở.

Này liền muốn cho [ hỏa tinh ] tìm nhà xuất bản.

Còn tại phương diện này tài nguyên hắn không thiếu, phải nói rất dễ dàng.

Còn lại chính là như thế nào đem thư tuyên truyền hâm nóng lên, hôm nay cứng rắn khoa học viễn tưởng thụ chúng tương đối đến nói hơi chút nhỏ hơn một ít.

Có lẽ còn có thể đi internet xuất bản con đường này?

Matthew suy xét một hồi lâu, cuối cùng lấy định chủ ý, trước khiến Bella - Anderson cùng Andy Weir tiếp xúc một chút, nếu giá thích hợp, liền cầm xuống bản quyền, mặt sau có thể chậm rãi vận tác, chung quy Andy Weir thư còn muốn đã lâu mới có thể kết thúc.

Phỏng chừng bản quyền phí dụng sẽ không rất cao, cứ như vậy mà nói, liền tính mặt sau không thể cải biên điện ảnh, tổn thất cũng rất có hạn.

Về phần đầu tư cải biên điện ảnh, giống như vậy hỏa tinh cùng trên vũ trụ cứng rắn phim khoa học viễn tưởng, muốn chụp giống như vậy hồi sự, năm ngàn vạn dollar trên đây sản xuất dự toán không thể thiếu.

Nghĩ đến đây, Matthew không khỏi xoa xoa trán, như vậy đưa lên cửa cơ hội tổng không thể buông tay đi?

Hắn nhìn nhìn đồng hồ treo tường, còn chưa tới tan tầm thời gian, phân biệt cấp Bella - Anderson cùng Helen - Hermann đánh điện thoại, đại khái đem chuyện này nói.

Hai người kia tất cả đều tỏ vẻ duy trì.

Một tiếp một đầu tư điện ảnh hạng mục thành công, ngay cả đầu não nhất quán lãnh tĩnh Helen - Hermann cũng đối với hắn nhiều chút gần như mù quáng tín nhiệm.

Matthew cấp Bella - Anderson cùng Helen - Hermann nói chuyện điện thoại xong, tiếp tục nhìn hội khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, bỗng nhiên phát hiện một sự kiện, hôm nay hắn mỗi năm đầu tư đảm nhiệm người sản xuất điện ảnh, đã vượt qua hắn diễn viên chính điện ảnh.

Mặc kệ sản xuất năng lực như thế nào, hắn hiện tại là danh phù kỳ thực Hollywood siêu cấp cự tinh thêm đại bài người sản xuất.

Matthew biết chính mình có bao nhiêu tài năng, luôn luôn không nghĩ tới đi đụng đạo diễn này chức vị, tuy rằng diễn mà giỏi thì đạo ví dụ tại Hollywood nhiều đếm không xuể, thân là ngôi sao sở nắm giữ tài nguyên cùng mang đến hiệu ứng sẽ so với người khác càng dễ dàng đạt thành mục tiêu, nhưng tại Hollywood điện ảnh thế giới trung, đạo diễn cũng không phải công nghiệp bên trong đỉnh.

Giống đi đến hắn như vậy một bước ngôi sao khẳng định khát vọng càng nhiều quyền lực, tại Hollywood quyền lực trong trò chơi, ở đỉnh Kim Tự Tháp hướng tới là các vị tay cầm đại quyền người sản xuất, mà này chức vị cũng trở thành rất nhiều Hollywood đại cast tha thiết ước mơ “Nhân sinh đỉnh phong”.

Đại cast diễn viên làm người sản xuất chủ yếu chia làm hai loại lưu phái, này một giống Matthew diễn viên chính khác công ty đầu chụp điện ảnh, tỷ như [ bộ đội đặc chủng ] series, chưởng khống càng nhiều lời nói quyền, chụp chính mình tưởng chụp điện ảnh; Thứ hai đương nhiên là vì ích lợi, chính mình đương lão bản, buôn bán lời tiền đương nhiên cũng có thể phân đến đầu to.

Bất quá này hai người cũng không phải hoàn toàn chia lìa , chung quy ai đều tưởng đang làm chính mình thích sự tình khi, thuận tiện đem tiền buôn bán lời.

Người trước còn dễ nói, người sau cũng không giống thoạt nhìn dễ dàng như vậy.

Cái gọi là quyền lực càng lớn, nghĩa vụ càng lớn, ưu việt nhiều đồng thời, làm người sản xuất phiêu lưu cũng càng lớn.

Từ trước đài chuyển tới phía sau màn, người sản xuất nhưng không dễ làm, điểm này Matthew tràn đầy thể hội, chỉ trông vào kỹ xảo biểu diễn là không thể thực hiện được , phía trước làm diễn viên khi, hắn chỉ cần bận tâm diễn hảo điện ảnh sự; Làm người sản xuất khi, còn muốn bận tâm bao gồm diễn hảo điện ảnh ở bên trong quá nhiều chuyện.

Một sơ sẩy, lãng phí thời gian đều là tiền tài.

Hôm nay, Julia - Roberts toàn diện chuyển hướng người sản xuất, Tom - Cruise chặt chẽ đem khống [ Mission Impossible ] series đại quyền, Leonardo - DiCaprio duy trì liên tục đầu tư Martin - Scorsese, ngay cả Johnny - Depp đều thành lập một nhà công ty sản xuất phim.

Matthew không thể nghi ngờ là trong đó thương nghiệp thành công điển hình.

Thậm chí có người nói hắn chỉ bằng bộ mặt, liền đem điện ảnh công ty làm to.

Số 13 phòng công tác trên bản chất vẫn là bao da công ty, nhưng khai ra giá cao tiền thu mua người càng lúc càng nhiều.

Bất quá, Matthew tạm thời không có chuyển nhượng ý tứ, bởi vì hắn biết [ Twilight ] series sẽ tiếp tục thành công, mà tương lai [ Hunger Games ] cùng Insidious series có thể thành công mà nói, sở mang đến ích lợi xa xa không phải một ức dollar có thể so sánh .

Bella - Anderson cùng Andy Weir tiếp xúc phi thường thuận lợi, tại Helen - Hermann đem một nhà thực thể thư nhà xuất bản dẫn tiến cho Andy Weir, lại giúp hắn liên hệ đến Amazon đi internet trả phí tải xuống sau, Andy Weir phi thường thống khoái tại trao quyền hiệp nghị thượng ký tên, số 13 phòng công tác chỉ dùng 30 vạn dollar, liền lấy đến [ hỏa tinh ] điện ảnh bản quyền.

Thông qua Bella - Anderson cùng Andy Weir đàm phán, Matthew cũng lý giải đến càng nhiều sự tình, mấy năm nay Andy Weir ở trên blog còn tiếp tiểu thuyết không chỉ [ hỏa tinh ] này một bộ, cho nên Andy Weir đem [ hỏa tinh ] xem như một khối nước cờ đầu, hi vọng có thể sử dụng [ hỏa tinh ] gõ ra Hollywood cùng các nhà xuất bản đại môn.

Andy Weir từ một năm trước liền tại khắp thế giới đẩy mạnh tiêu thụ chính mình tiểu thuyết, cứ việc bạo tuyết cao quản chức vị cho hắn một ít phương tiện, nhưng lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực lại rất cốt cảm, phía trước hắn tiếp xúc qua chừng hơn mười công ty cùng nhà xuất bản, đẩy mạnh tiêu thụ toàn bộ lấy thất bại mà chấm dứt, thẳng đến gặp Matthew, sau đó ngựa chết trở thành ngựa sống y.

Matthew vận khí rất tốt, hắn vận khí cũng không sai, bằng không còn không biết phải đợi bao nhiêu năm mới có nhân đối [ hỏa tinh ] cải biên điện ảnh cảm thấy hứng thú.

Song phương có thể nói lấy thứ mình cần, ăn nhịp với nhau.

Lấy xuống [ hỏa tinh ] điện ảnh bản quyền sau, Matthew trở về [ Fast and Furious 5] kịch tổ tiếp tục quay chụp, một tuần sau từ Bella - Anderson chỗ đó chiếm được một cái khác tin tức tốt, Bella - Anderson trải qua thời gian dài giằng co, rốt cuộc đồng Chris - Kyle cùng Taya - Kyle vợ chồng đạt thành nhất trí, đại biểu số 13 phòng công tác tại cùng đối phương tại American Sniper tự truyện điện ảnh bản quyền hiệp nghị thượng ký tên.

Phòng công tác lấy tổng cộng 700 vạn dollar giá, bán đứt American Sniper điện ảnh bản quyền, bản quyền thời hạn có hiệu lực là mười lăm năm, nói cách khác mười lăm năm bên trong, nếu Matthew bên này quay chụp chế tác American Sniper, hơn nữa đem đẩy vào rạp chiếu phim phát hành, đem duy trì liên tục có được điện ảnh bản quyền, nếu mười lăm năm bên trong không quay chụp sản xuất, đem tự động đánh mất bản quyền.

Đây cũng là Bắc Mĩ thông hành bộ sách hoặc là truyện tranh điện ảnh bản quyền trao quyền.

Lấy xuống American Sniper, Matthew tính toán tìm cơ hội cùng Clint - Eastwood tiếp xúc một chút, xem lão cao bồi có phải hay không có đạo diễn hứng thú.

Nguyên bản, Chris - Kyle đề nghị Spielberg là không sai nhân tuyển, Matthew lại phủ quyết , Spielberg phim chiến tranh thật sự rất phiến tình......

Thời gian rất nhanh đi tới tháng năm, Marvel ảnh nghiệp cùng Disney ảnh nghiệp muốn vì [ Iron Man 2] tổ chức một hồi long trọng lễ công chiếu lần đầu, Matthew cũng về tới Los Angeles tham gia.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 844: Thượng Đế Sủng Nhi

Làm [ Iron Man 2] nhà đầu tư, Matthew đương nhiên sẽ không vắng mặt này bộ phim lễ công chiếu lần đầu, bất quá hắn có vẻ tương đối đê điệu, đi qua lần đầu thảm đỏ, liên phỏng vấn khu đều chưa đãi, trực tiếp vào rạp hát.

Hôm nay,[ Iron Man 2] đã không cần hắn lại ra sức mở rộng .

Này bộ phim tuyệt đối là 2010 năm kỳ nghỉ hè được chờ mong nhất điện ảnh chi nhất.

Xa tưởng 2008 năm, kia một bộ trước đó cũng không thu hút siêu cấp anh hùng điện ảnh [ Iron Man ] ngoài dự đoán mọi người tại toàn cầu lấy được nhiệt liệt phản ứng, cuối cùng bao quát gần 8 ức dollar box office thành tích, nhân tiện còn khiến vẫn sự nghiệp trầm luân tiểu Robert - Downey cá muối phiên thân, lại lần nữa trở thành Hollywood đang hot nam tinh. Hôm nay hai năm sau,[ Iron Man 2] lại đem hiện ra ở người xem trước mắt, cùng sở hữu phim bán chạy tục tập như vậy, thiên nhiên liền có thể hấp dẫn người xem ánh mắt.

“Bộ điện ảnh này thành công có lẽ thật là một lần làm người ta kinh hỉ ngoài ý muốn,[ Iron Man ] là ta nhìn rất nhiều năm truyện tranh, có thể diễn viên chính bộ điện ảnh này, thực ra ta không có suy xét qua quá nhiều, bởi vì này bản truyện tranh chỉ là năm đó ta xem rất nhiều rất nhiều truyện tranh bên trong trong đó một bộ mà thôi.”

Từ phỏng vấn khu tiền trải qua thời điểm, Matthew nghe được bên cạnh tiểu Robert - Downey nhận phỏng vấn thanh âm,“So với [ Iron Man ] đến ta càng thích [ Batman ], bất quá giống như Christian - Bale sẽ không cho ta cơ hội này đi cướp hắn nhân vật......”

Matthew nhìn tiểu Robert - Downey liếc nhìn, đối lập vài năm trước, tiểu Robert - Downey thật có thể dùng cá muối phiên thân đến hình dung.

Này series thành công, tiểu Robert - Downey có rất lớn công lao, đương nhiên cũng ít không được thị trường nhân tố.

Kia vài giấu đầu lộ đuôi siêu cấp anh hùng liên tiếp oanh tạc dưới, Tony - Stark là như vậy không giống bình thường.

Khả năng không có vị nào siêu cấp anh hùng so Tony - Stark càng tiêu sái,[ Batman ],[ Spiderman ] đám người không chỉ muốn trăm phương ngàn kế che giấu chính mình thân phận, còn có một đống lớn phiền lòng sự như là thơ ấu bóng ma linh tinh bao phủ chính mình. Tony - Stark làm việc cao điệu, làm người phóng đãng bất kham, càng giỏi về cùng xã hội hòa hợp một thể,

Hắn không sợ hãi bại lộ chính mình thân phận, chẳng sợ bởi vậy mà bị đẩy vào rất nhiều khó giải quyết chuyện phiền toái, mà loại này có chút bĩ khí chất, cùng tiểu Robert - Downey thật sự rất phù hợp.

Tiểu Robert - Downey tương đương Tony - Stark, chỉ cần [ Iron Man 2] thành công, điểm ấy rốt cuộc không thể sửa đổi.

Bọn họ có được quá nhiều tương tự khí chất, cho nên tiểu Robert - Downey lệnh Tony - Stark nhân vật này trở nên hoàn mỹ.

Matthew tiến vào rạp hát phòng khách quý, nơi này đã có rất nhiều người.

[ Avengers ] dĩ nhiên khởi động hôm nay, Marvel ảnh nghiệp kế hoạch sớm không phải bí mật, càng ngày càng nhiều người đều ý thức được Marvel giá trị không phải bình thường đại.

“Nghe nói Matthew - Horner mấy năm trước liền từ một ít tiểu cổ đông trong tay mua xuống Marvel không thiếu cổ phần, hiện tại xem ra kiếm lớn.”

Đi ở phòng khách quý trung cùng người chào hỏi, Matthew có thể nghe được chung quanh một ít nghị luận.

“Ta có một vị bằng hữu tại Marvel tổng bộ công tác, hắn nói vỏn vẹn một bộ [ Iron Man ], Matthew - Horner ít nhất thu nhập 7000 vạn dollar !”

“Cái gì?7000 vạn dollar? Ta đương người sản xuất sắp mười năm , này mười năm chế tác điện ảnh lợi nhuận cũng không 7000 vạn dollar !”

“Matthew - Horner dựa vào trong tay Marvel cổ phần, còn cùng Walt Disney làm giao dịch, hiện tại là Disney cổ đông !”

Tràn ngập hâm mộ cùng ghen tị thanh âm, vô luận Matthew đi đến nơi nào, đều vây quanh tại hắn bên cạnh.

“Ngay cả ta đều phải ghen tị ngươi .” Kevin Feige cũng nghe đến không thiếu nghị luận Matthew mà nói,“Ngươi biết những người đó nói như thế nào ngươi sao? Thượng Đế sủng nhi !”

Matthew nhún nhún vai,“Ta có cái gì hảo ghen tị ?” Hắn cố ý nhắc nhở nói,“Đừng quên, ngươi mới là dẫn dắt Marvel ảnh nghiệp thành công nhân.”

Kevin Feige cười cười, nói,“Ngươi cùng Disney là lão bản, ta chính là làm công .”

Nghe nói như thế, Matthew có thể đoán được Kevin Feige sau lưng ý tứ,“Phát sinh cái gì ?”

“Ta cần Disney, còn có của ngươi duy trì.” Kevin Feige cũng không che giấu, thấp giọng nói,“Marvel giải trí sáng ý uỷ ban đối Marvel ảnh nghiệp can thiệp càng ngày càng nhiều, bọn họ yêu cầu điện ảnh tất yếu cùng truyện tranh bảo trì càng nhiều nhất trí tính.”

Matthew nhíu mày,“Chẳng lẽ bọn họ không rõ điện ảnh cùng truyện tranh là hoàn toàn bất đồng vật dẫn sao?”

Kevin Feige cười lạnh một thân,“Chỉ nhìn đến lợi ích trước mắt người là sẽ không quản này mấy .”

“Khiến làm truyện tranh nhân tùy ý nhúng tay điện ảnh chế tác.” Matthew lập trường phi thường minh xác,“Marvel phim nói không chừng sẽ biến thành tiểu chúng fan hướng.”

Tuy rằng Marvel ảnh nghiệp lộ số xem nhiều rất chán ngấy, nhưng hắn không thể phủ nhận, từng Marvel ảnh nghiệp cùng một lưu thủy tuyến hình thức chế tạo ra đến phim, thật sự rất kiếm tiền.

Hắn đầu tư Marvel cũng không phải là thay đổi Marvel ảnh nghiệp múa may trò chuyện liền có thể xử lý BOSS hình thức, vì chính là ích lợi.

Lại nói, ai nhàn không có việc gì đầu tư mấy ngàn vạn thậm chí trên ức dollar đi mạo hiểm làm phim siêu cấp anh hùng sang tân, liền tính tiền là gió to thổi đến, kia cũng là não tàn hành vi.

Siêu cấp anh hùng điện ảnh phát ra từ truyện tranh, nhưng tuyệt không có thể cực hạn ở truyện tranh.

Kevin Feige không có một chút che giấu ý tứ,“Kia vài làm truyện tranh sáng ý uỷ ban nhân, đã bắt đầu thò tay hướng Marvel ảnh nghiệp . Matthew, ngươi cùng Disney là Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh đầu tư phương, ta hi vọng ngươi có thể duy trì ta chém đứt tay của bọn họ.”

Này đề cập đến một nhà công ty nội bộ quyền lực tranh đấu, dưới tình huống bình thường, giống Matthew như vậy ngoại nhân không thích hợp dính líu vào trong đó, nhưng Marvel ảnh nghiệp đề cập đến hắn hiện tại cùng tương lai tích lũy vài ức dollar đầu tư, khả năng trên mười ức dollar ích lợi.

Hơn nữa này mấy tranh đấu hắn bao nhiêu nghe nói một ít, không có khả năng khoanh tay đứng nhìn.

Ở nghề này phấn đấu mười năm, Matthew biết như thế nào lựa chọn mới có lợi nhất.

“Kevin, ta là đứng ở ngươi bên này .”

Làm Hollywood chuyên nghiệp nhân sĩ, Matthew thiên nhiên liền cùng Kevin Feige cùng trận tuyến,“Ngươi không cần lo lắng cho ta, trọng điểm vẫn là đặt ở Disney bên kia.”

Kevin Feige nhẹ nhàng gật đầu,“Ta minh bạch.”

Matthew còn nói thêm,“Ta sẽ cùng Robert - Iger thông điện thoại, tán gẫu chuyện này.”

“Phi thường cảm tạ.” Kevin Feige nói.

Matthew cười cười,“Không cần khách khí.”

Hai người đề tài theo sau đều chuyển dời đến trên điện ảnh, thực ra hắn cùng Kevin Feige đều rất rõ ràng, chỉ cần [ Avengers ] lấy được thành công lớn, mọi vấn đề đều không là vấn đề, làm Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh hạng mục người phụ trách, Kevin Feige tất nhiên là bên trong quyền lực đấu tranh kẻ thắng.

Nói trắng ra là, ngươi chỉ cần có thể kiếm lấy ích lợi, đó chính là người thành công, không thể kiếm lấy ích lợi, đừng nói là Kevin Feige như vậy Disney công ty con người phụ trách, cho dù là Robert - Iger cũng muốn xuống đài.

“Hải, Matthew !”

Một mang theo khàn khàn giọng nữ đột nhiên vang lên,“Nguyên lai ngươi ở trong này.”

Matthew theo thanh âm xem qua, Scarlett Johansson chính bước nhanh đi tới.

Kevin Feige rất có ánh mắt, nói,“Còn thừa sự chúng ta ngày sau lại trò chuyện, ta đi trước.”

Nói xong, hắn liền cáo từ ly khai.

Scarlett Johansson giang hai tay, cùng Matthew ôm một chút, hảo kỳ hỏi,“Ngươi cùng Kevin trò chuyện cái gì đâu?”

Matthew nửa thật nửa giả nói,“Natasha - Romanov đặc công độc lập điện ảnh.”

“Thật sao?” Scarlett Johansson không quá tin tưởng.

“Thật.” Matthew cười nói,“Của ngươi nhân vật phi thường được hoan nghênh.”

Vừa hắn cùng Kevin Feige xác thật nói đến nữ tính siêu cấp anh hùng điện ảnh đề tài, tuy rằng Hắc Quả Phụ rất được hoan nghênh, nhưng Marvel ảnh nghiệp tạm thời không có chế tác Hắc Quả Phụ độc lập điện ảnh kế hoạch.

Thực ra Marvel ảnh nghiệp đối với nữ tính siêu cấp anh hùng điện ảnh có rất lớn băn khoăn, này cùng Warner Bros năm đó [ miêu nữ ] thất bại cũng có chút quan hệ.

Scarlett Johansson lại nhún vai, đến gần hắn bên tai hỏi,“Đêm nay có thời gian sao?”

“Đương nhiên.” Matthew minh bạch lời này sau lưng ý tứ,“Mĩ lệ khêu gợi Johnson tiểu thư ước hẹn, ta nhất định có thời gian.”

Hắn nghĩ nghĩ nói,“Lần đầu kết thúc, ta tại rạp hát cửa sau chờ ngươi.”

Scarlett Johansson đối với hắn chớp mắt vài cái,“Không gặp không về.”

Matthew cùng Scarlett Johansson hẹn ban đêm cùng đi Horner trang viên đếm sao, đang chuẩn bị tiến phòng chiếu phim, nhìn thấy Helen - Hermann lại đây , cùng nàng cùng nhau là đã lâu không gặp Clint - Eastwood.

“Ngươi hảo, Clint.” Matthew tiến lên một bước, cùng Clint - Eastwood bắt tay, Clint - Eastwood đối Matthew cười nói,“Đã lâu không gặp , Matthew.”

Hai người nắm qua tay, hàn huyên vài câu, Matthew nhìn nhìn bốn phía, đại bộ phận người đều đi phòng chiếu phim, chung quanh căn bản không ai , nói thẳng,“Ta bên này vừa mua xuống một quyển tiểu thuyết điện ảnh bản quyền, tưởng mời ngươi ra nhậm đạo diễn.”

Clint - Eastwood hỏi,“Ngươi đảm nhiệm nam chính?”

Matthew gật đầu,“Đúng vậy.” Hắn đại khái nói,“Một bộ tự truyện tính chất điện ảnh, về quân nhân cùng tay súng bắn tỉa .”

Clint - Eastwood nghĩ nghĩ, nói,“Lịch phát hành đâu?”

“Phỏng chừng muốn sang năm hoặc là năm sau bắt đầu trù bị.” Matthew cũng không đi vòng vèo,“Ta năm nay không có lịch phát hành.”

Hắn cấp Helen - Hermann sử ánh mắt, Helen - Hermann mở ra tùy thân mang theo túi công văn, đem American Sniper kia quyển sách đưa cho Clint - Eastwood.

Đẳng Clint - Eastwood tiếp được thư, Matthew còn nói thêm,“Đây là nguyên tác.”

Clint - Eastwood lật ra nhìn nhìn, cũng không nói lời vô nghĩa,“Chờ ta xem xong này quyển sách lại bàn.”

Matthew cười nói,“Có thể.”

Chuyện này cũng không vội, nếu Clint - Eastwood không đáp ứng, hắn còn có thể tìm khác đạo diễn.

Hôm nay lại đây phía trước, Matthew liền biết Disney bên kia mời Clint - Eastwood, cho nên riêng khiến Helen - Hermann cũng lại đây .

Cùng Clint - Eastwood bước đầu hàn huyên dưới American Sniper, hắn cùng Helen - Hermann cùng nhau vào phòng chiếu phim.

Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh càng ngày càng tiếp cận đệ nhất giai đoạn cao trào bộ phận,[ Iron Man 2] trung cũng dẫn vào Lôi Thần cùng Mỹ quốc đội trưởng trứng màu.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 845: Có Thú Nhất Trò Chơi

Một mảnh hoang vu giống như sa mạc trên thổ địa , đường chân trời chỗ cuối đột nhiên xuất hiện một mặc màu đen chế phục mũ rộng vành, mũ rộng vành cưỡi chiếc xe motor hai bánh, nhanh chóng hướng phía trước chạy.

Mũ rộng vành càng ngày càng gần, dần dần xuất hiện ở trước mắt, lộ ra vành nón phía dưới kia khuôn mặt.

Tối đen trên khuôn mặt, một đôi mắt trừng đến mức như chuông đồng, như hổ rình mồi nhìn phía trước, uy vũ mạnh mẽ thân hình gọi người xem qua khó quên.

Đây là hòa bình an bình thần hộ mệnh ! nó chẳng những tràn ngập chính nghĩa thân thủ nhanh nhẹn, càng trọng yếu hơn là có phong phú tri thức, xứng đáng cái tên văn võ toàn tài.

Theo người này lộ ra toàn cảnh, một đoạn âm nhạc đột ngột vang lên.

Này đoạn âm nhạc rõ ràng là nhân vật bối cảnh nhạc !

Mũ rộng vành tự mang BGM !

Âm nhạc truyền phát, tiếng ca vang lên, một đoạn ca từ rõ ràng có thể phân biệt.

“Ánh mắt trừng như chuông đồng, bắn ra như thiểm điện thông minh, lỗ tai dựng được như dây anten, nghe hết thảy khả nghi thanh âm, ngươi ma nhanh sắc nhọn trảo nơi nơi tuần hành ngươi cho chúng ta mang đến sinh hoạt an bình......”

Đi theo BGM tiếng ca, xe motor hai bánh đột nhiên dừng lại, hắc chế phục mũ rộng vành xuống xe đi đến ven đường, nhìn về phía trước cách đó không xa.

Kia một mảnh hoang mạc bên trong, giống như bị vẫn thạch va chạm qua như vậy, hình thành một cự đại lõm vào, tại lõm vào trung tâm, một kim sắc bổng tử cắm ở cứng rắn tảng đá bên trên, thẳng chỉ thiên tế.

Bổng tử mặt trên có một hàng chữ -- Như Ý Kim Cô bổng !

“Miêu --”

Hắc chế phục mũ rộng vành kêu một tiếng, đột nhiên nói,“Thiên ngoại lai khách, ngươi không cô độc !”

Lời này âm vừa lạc, mũ rộng vành sau lưng cuộn lên một trận gió xoáy, theo gió xoáy rơi xuống, một đoàn hình thù kỳ quái nhân chợt hiện thân.

Phía trước là một có ba con mắt quái nhân, hắn một tay cầm tạo hình kỳ lạ Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao, một tay còn lại nắm một chỉ nhìn không ra loại cẩu.

Tại hắn bên cạnh, là một cưỡi con lừa mang khăn trùm đầu nhân......

Tại bọn họ phía trên, có lưng kim sắc vòng hula, tay cầm Hỏa Tiêm thương, đứng ở bốc hỏa bánh xe đại nam hài.

Mặt sau, đứng trên mặt đất là bảy tiểu thí hài, mỗi người trên đầu đều đỉnh một hồ lô.

“Đi tìm ra này nhân !” Mũ rộng vành chậm rãi nói,“Hắn sẽ là liên minh tối có thể đánh quyền đầu !”

BGM thanh âm đột nhiên đề cao.

“A ha ha a -- mèo đen cảnh trưởng -- sâm lâm công dân hướng ngươi chào, hướng ngươi chào, hướng ngươi chào......”

Này tiếng ca giống như ma âm xuyên não, tại bên tai một lần lại một lần vang lên, đem Matthew từ mộng cảnh trong kéo về đến hiện thực, khiến hắn không tự giác mở mắt.

Mờ mịt ánh mắt theo bản năng chung quanh nhìn nhìn, không có hồ lô oa, không có Nhị Lang Thần, không có Nasreddin, cũng không có Na Tra tam thái tử, càng không có cái gì duy hộ thế giới hòa bình thần thoại liên minh.

Như Ý Kim Cô bổng ngược lại là có một căn......

Matthew tỉnh lại, nhìn nhìn nhà mình kia căn Như Ý Kim Cô bổng, lại nhìn nhìn bên cạnh, cái kia tóc vàng mắt xanh yêu tinh, tối hôm qua bị Như Ý Kim Cô bổng đánh chết đi sống lại, đến hiện tại còn không có tỉnh.

Bên cạnh Scarlett Johansson còn tại ngủ say, Matthew cũng không quấy rầy nàng, xuống giường tẩy trừ qua đi, đi bên ngoài bắt đầu thông lệ chạy bộ buổi sáng.

Ngày hôm qua lễ công chiếu lần đầu kết thúc, hắn liền kéo Scarlett Johansson trở về Horner trang viên, hai người đều là lão bằng hữu , tự nhiên sẽ không khách khí, trở về không nói hai lời liền khai làm, sau đó hắn làm cái kia mộng.

Nói có dài lâu lịch sử Thái Bình Dương bờ bên kia, có khả năng quay chụp điện ảnh đề tài cùng anh hùng nhân vật, thật không phải USA này không có bao nhiêu lịch sử quốc gia có thể so sánh .

Đáng tiếc, điện ảnh sản nghiệp không phải mấy bộ phim bán chạy hoặc là mấy cái đạo diễn người sản xuất liền có thể thay đổi , đây là từ công nghiệp cơ sở đến quanh thân sản nghiệp một loạt phức tạp mệnh đề.

Có lẽ không xa tương lai, có thể nhìn thấy giống như [ Iron Man ] cùng [ Avengers ] linh tinh Thái Bình Dương bờ bên kia sản thương nghiệp điện ảnh.

Matthew chạy xong một vòng trở về, Scarlett Johansson cũng tỉnh, hai người cùng nhau nếm qua bữa sáng, hắn khiến cho nhân đưa Scarlett Johansson đi ABC đài truyền hình.

[ Iron Man 2] vừa lần đầu, hiện tại chính là tuyên truyền bận rộn nhất thời khắc.

Này bộ phim rất có giải trí tính, hơn nữa có [ Iron Man ] đánh xuống cơ sở, phản ứng phi thường không sai.

Quan trọng nhất là, Marvel ảnh nghiệp thông qua [ Iron Man 2] dần dần xác định tự thân đặc sắc cùng lộ số.

Phim trung có người phụ trách khôi hài, có người phục trách bán mặt bán thân thể, còn có người chuyên môn phụ trách mở rộng thế giới quan, lại thêm nhìn như ngưu bức hống hống, trên thực tế gà muốn chết nhân vật phản diện......

Này mấy đều là Matthew từng rất quen thuộc , này mấy cũng thuyết minh Marvel ảnh nghiệp đi lên quỹ đạo.

Cứ việc không biết từng có phải hay không Kevin Feige phụ trách Marvel ảnh nghiệp, bất quá từ hiện tại tình thế đi lên xem, Kevin Feige là phi thường xuất sắc thương nghiệp người sản xuất.

Cho nên, hắn chuyên môn cho Robert - Iger gọi điện thoại, tỏ vẻ đối với Kevin Feige duy trì.

[ Iron Man 2] box office cũng chứng minh Kevin Feige năng lực.

Này bộ phim theo sau tại Bắc Mĩ đại quy mô phát hành, cuối tuần đầu ba ngày thời gian, từ 4380 gia rạp chiếu phim hào thủ 1 ức 3130 vạn dollar box office !

Marvel siêu cấp anh hùng vũ trụ tại thành công trên đường lại bước ra kiên cố một bước.

Theo [ Iron Man ] series thành công, tương lai lộ ra chân thật thân phận siêu cấp anh hùng tất nhiên càng ngày càng nhiều.

Vì sao [ Iron Man ] sẽ như thế được hoan nghênh? Đối với siêu cấp anh hùng mà nói,[ Iron Man ] tối thích một điểm chính là không che che lấp lấp, đệ nhất tập cuối cùng “Xuất quỹ” Khiến người xem hô to đã nghiền, đem so sánh vì che giấu thân phận làm được toàn bộ Gotham thị gà chó không yên Batman; Vì che giấu thân phận làm được bạn gái vài lần rơi vào nguy nan Spiderman, Tony - Stark thật sự là sảng khoái đến bay lên.

Khán giả nhìn quen thâm trầm cùng ra vẻ thâm trầm, nhìn quen nghẹn khuất cùng ra vẻ nghẹn khuất, nhìn quen quá nhiều thân phụ gia cừu quốc hận bi kịch anh hùng, hôm nay, rốt cuộc có một vị soái khí đa kim hài hước cảm bạo bằng ưu nhã trung niên nam sĩ triển lãm hắn các loại mị lực cùng năng lực, có thể nào không để nhân hứng trí dạt dào đâu?

Không hề nghi ngờ, Matthew đầu tư lại một lần nữa lấy được thành công lớn, không dùng được quá dài thời gian, lại có thể ngồi đếm tiền chơi.

Làm ngân hàng viên công, đếm tiền là kiện phi thường khổ bức sự, nhưng giống Matthew này tầng cấp nhân, đếm tiền tuyệt đối là tối thú vị trò chơi.

Tiền tài không chỉ là con số trò chơi, tiền tài còn có thể mang đến cự đại lạc thú.

Chỉ dùng hai cuối tuần,[ Iron Man 2] Bắc Mĩ box office liền đột phá 2 ức dollar, toàn cầu box office vượt qua 5 ức dollar.

Này mấy kích thích đến rất nhiều người.

Tỷ như Matthew đặc biệt thích, dày thân gia tựa như cự đại danh khí như vậy, có thể khiến hắn càng dễ dàng chém tới càng nhiều cây cối.

Tỷ như Warner Bros cùng DC truyện tranh, một đám sốt ruột ghê gớm.

Tuy rằng DC cùng Marvel căn bản không giống hai nhà fan biểu hiện ra ngoài như vậy đối lập, lại càng không là cái gọi là địch nhân, nhưng nhìn thấy đối thủ cũ như thế phong cảnh,DC truyện tranh phương diện làm sao có khả năng không có phản ứng?

Muốn biết, năm đó DC truyện tranh Superman và Batman ở trên đại màn ảnh phong cảnh vô hạn thời điểm, Marvel siêu cấp anh hùng còn tại ăn đất.

Loại này cự đại chênh lệch đổi thành ai đều sẽ sinh ra trong lòng không cân bằng.

Bởi vì cùng Warner Bros có chặt chẽ hợp tác, Matthew chiếm được rất nhiều về DC siêu cấp anh hùng điện ảnh tin tức,[ Iron Man 2] thành công, ảnh hưởng lớn nhất ở chỗ hai phương diện.

Đầu tiên, do Zack Snyder phụ trách tân Superman hạng mục chính thức đề lên nhật trình, bắt đầu lúc đầu lên kế hoạch, Zack Snyder, Warner Bros cùng DC truyện tranh tam phương diện đồng thời hướng Helen - Hermann phát ra mời, muốn Matthew biểu diễn Clark - Kent.

Matthew ngay cả suy xét đều chưa có, trực tiếp khiến Helen - Hermann từ chối bọn họ.

Thời đại này sợ nhất chính là gần như hoàn mỹ Thánh Nhân, vô luận là trong hiện thực, vẫn là trên màn ảnh lớn, đương Thánh Nhân đều là việc cật lực không thảo hảo, mà Clark - Kent không thể nghi ngờ là Thánh Nhân trong Thánh Nhân.

Có lẽ truyện tranh trung bởi vì bất đồng vũ trụ cùng thời gian tuyến, siêu nhân có hắc hóa đợi đã (vân vân) phần đông loạn thất bát tao tình tiết, điện ảnh khẳng định sẽ cẩn thận.

Hơn nữa hắn cùng Zack Snyder hợp tác qua, biết gã này là điên cuồng DC fan comic.

Đem truyện tranh trung tình tiết trực tiếp đổi thành hình ảnh rập khuôn đến trên màn ảnh lớn, đây là Zack Snyder tại Watchmen trung làm qua sự tình.

Hắn phía trước vừa duy trì Kevin Feige, làm sao có khả năng đi một chuyến loại này lôi?

Chỉ mong Zack Snyder có năng lực vì DC siêu cấp anh hùng điện ảnh xông ra một con đường.

Đối mặt loại tình huống này, Matthew cũng chỉ có thể như vậy tưởng, Zack Snyder cùng hắn hợp tác qua, lại không ý nghĩa Zack Snyder lại mời hắn, hắn liền ngoan ngoãn qua hợp tác.

Một phương diện khác, Warner Bros cùng DC truyện tranh tăng lớn đối với [ Green Lantern ] đầu nhập.

Này bộ [ Green Lantern ] đối với Warner Bros cùng DC truyện tranh ý nghĩa không giống bình thường, từ rất lớn trình độ đến nói, tựa như [ Iron Man ] với Marvel như vậy trọng yếu.

Bởi vì này là Warner Bros cùng DC truyện tranh kế hoạch Justice League vũ trụ bắt đầu.

Nếu series khai thiên đệ nhất bộ liền thả Squib, mặt sau kia vài điện ảnh còn như thế nào ngoạn? Một bộ thất bại [ Green Lantern ] là dù có thế nào đều không thể nhận .

[ Green Lantern ]2 ức 5000 vạn dollar sản xuất dự toán đầy đủ cao, đủ để cho chế tác đoàn đội tạo ra lóa mắt thị giác hiệu quả, cho nên Warner Bros cùng DC truyện tranh thêm vào đầu tư, tất cả đều đặt ở này bộ phim tuyên phát mở rộng mặt trên.

Căn cứ Matthew được đến tin tức,[ Green Lantern ] dùng cho toàn cầu tuyên truyền marketing tổng dự toán cao tới 2 ức dollar, hơn nữa Warner Bros cùng DC truyện tranh còn đem xem tình huống thêm vào đầu tư.

Hai ức dollar tuyên truyền marketing dự toán, cơ hồ có thể cùng [ Avatar ] cùng so sánh.

Warner Bros cùng DC truyện tranh tại [ Green Lantern ] mặt trên tổng đầu nhập, có thể thẳng truy [ Avatar ], có lẽ còn sẽ vượt qua [ Avatar ].

Tại Hollywood, thương nghiệp đại chế tác đầu nhập càng nhiều, đạt được xuất sắc box office tỷ lệ cũng càng lớn.

Đương nhiên, tất cả mọi người biết, cao đầu nhập mà thấp sản sinh đại chế tác thương nghiệp điện ảnh cũng nhiều đếm không xuể, thậm chí có chút có thể đem một nhà trung đẳng quy mô công ty sản xuất phim trực tiếp khanh phá sản.

Từng [ Green Lantern ] là thiên khanh, ai cũng không biết Will - Smith có thể hay không dùng hắn hắc mệnh quý lấp lên này cự đại khanh.

Hắc nhân điện ảnh đang tại ngẩng đầu, đây là Matthew không thể phủ nhận, cũng là không thể nghịch chuyển xu thế.

Hắc mệnh quý trở thành chính trị chính xác đồng thời, có rất nhiều ngôi sao da đen quật khởi, cũng có rất nhiều ngôi sao da đen vẫn lạc.

Đây cũng là Hollywood phát triển tất nhiên quy luật, đồng dạng không phải một người có thể thay đổi .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 846: Nghệ Thuật Gia

“Warner Bros cùng dc truyện tranh đầu nhập càng nhiều, đối với ta càng có lợi.”

Pháp quốc Cannes tới gần bờ biển một nhà khách sạn trung, Will - Smith ngồi ở khách sạn đại sảnh nơi nghỉ ngơi trên một cái ghế, cùng đối diện Jada Smith nói,“Bất cứ một bộ siêu cấp bán chạy phim, đều không thể thiếu đại đầu nhập tuyên truyền marketing.”

Jada Smith tựa hồ không tán thành lời này, nói,“Đầu nhập lại nhiều tiền, của ngươi thù lao cũng sẽ không gia tăng.”

Will - Smith không khỏi lắc đầu,“Ngươi muốn hướng xa xa xem !” Hắn nhắc nhở nói,“Này bộ [ Green Lantern ] chỉ cần đại bán, sự nghiệp của ta liền sẽ nghênh đón chuyển cơ, lại trở lại hai ngàn vạn câu lạc bộ cũng không khó.”

“Thật?” Jada Smith bị “Hai ngàn vạn câu lạc bộ” Đả động .

“Đương nhiên !” Will - Smith nói thẳng,“Ta cùng ta trù tính đoàn đội đều có qua đủ đủ phân tích, cũng từ rất nhiều nhất tuyến thị trường cơ cấu được đến qua chi tiết tư liệu, căn cứ [ Spiderman ] series, tân [ Batman ] series cùng [ Iron Man ] series thị trường phản ứng đến xem, tương lai vô cùng có khả năng xuất hiện một thuộc về siêu cấp anh hùng điện ảnh thời đại.”

Hắn cũng không phải là đầu não nóng lên liền tiếp được nhân vật này.

Jada Smith sửng sốt một hồi, tựa hồ tưởng không rõ, vẫn là hỏi quan tâm nhất vấn đề,“Của ngươi thù lao sẽ đề cao sao?”

Không có đầy đủ kếch xù hồi báo, như thế nào chống đỡ nàng kếch xù tiêu phí?

Will - Smith phân tích nói,“Ngươi xem qua [ Iron Man ] cùng tiểu Robert - Downey thù lao sao?” Hắn không cần Jada Smith trả lời, trực tiếp nói,“Tiểu Robert - Downey quay chụp [ Iron Man ] khi thù lao chỉ có mấy chục vạn dollar, đến [ Iron Man 2] khi thù lao đã tiếp cận ngàn vạn dollar , hơn nữa ta có xác thực tin tức, Marvel ảnh nghiệp muốn lấy Iron Man làm hạch tâm tạo ra [ Avengers ], đến lúc đó tiểu Robert - Downey thù lao sẽ có rất cao?”

Jada Smith máy móc gật gật đầu.

“Ta biểu diễn là dc Justice League vũ trụ đệ nhất bộ phim !” Will - Smith phân tích phi thường có đạo lý,“Đối với Warner Bros cùng dc truyện tranh đến nói, Green Lantern chính là Marvel Iron Man, chỉ cần này bộ phim lấy được thành công lớn, ta là có thể thôi động dc lấy Green Lantern làm hạch tâm đến tổ kiến Justice League !”

“Nghe vào tai không sai.” Jada Smith vẫn là có điểm đầu óc .

Will - Smith đột nhiên nở nụ cười,“Ta hiện tại thù lao chính là ngàn vạn dollar cấp bậc, ngươi nói đến lúc đó chúng ta nên hướng bên phim yêu cầu bao nhiêu thù lao đâu?”

Jada Smith cũng vui vẻ nở nụ cười,“Càng nhiều càng tốt ! như thế nào cũng không thể thấp hơn Johnny - Depp tại [ Cướp biển vùng Caribbean ] trung đãi ngộ !”

Nghe nói tại [ Cướp biển vùng Caribbean 4] trung, Disney ảnh nghiệp hướng Johnny - Depp thanh toán vượt qua 4000 vạn dollar thù lao.

Will - Smith cũng tại vui vẻ cười, từ cùng Matthew - Horner cạnh tranh một nam chính thất bại, gần nhất hai năm hắn vận xấu ập đến, vẫn không có xuất sắc phim, liên quan thù lao đều không thể không dưới điều, tiếp tục trầm luân đi xuống, khả năng ngôi sao tuyến đầu vị trí đều phải không bảo đảm .

Warner Bros lúc này hướng hắn vươn ra tay, vừa vặn [ Iron Man ] thành công, Marvel ảnh nghiệp [ Avengers ] kế hoạch chung quanh truyền lưu, khiến hắn thấy được siêu cấp anh hùng điện ảnh vô cùng có khả năng huy hoàng tương lai, sau đó gõ định [ Green Lantern ] này một nhân vật.

Hắn phi thường rõ ràng, cùng loại như vậy series điện ảnh, sớm nhất gia nhập càng có khả năng trở thành hạch tâm, càng trở thành hạch tâm, kiếm lấy đến ích lợi tất nhiên càng cao.

Tuy rằng như vậy khả năng sẽ đối với tương lai phát triển có chút ảnh hưởng, nhưng tổng so trượt xuống đến nhị tuyến ngôi sao hảo, huống hồ có Johnny - Depp như vậy có sẵn ví dụ đặt ở nơi này, làm một series nội cự tinh có cái gì không tốt?

Đây không phải chín mươi niên đại !

Đối với này, Will - Smith có rõ ràng nhận tri, hôm nay niên đại này, muốn trở thành siêu cấp cự tinh quá khó , không phải mỗi người đều có Matthew - Horner như vậy thực lực cùng vận khí.

Xem xem tân thế kỷ tới nay, trừ Matthew - Horner ngoại, Hollywood còn xuất hiện qua tân siêu cấp cự tinh sao?

Đáp án rất rõ ràng, căn bản không có !

Will - Smith biết,[ Green Lantern ] thậm chí toàn bộ Justice League kế hoạch, không quá khả năng khiến hắn trở thành chân chính cự tinh, nhưng giống Johnny - Depp như vậy cự tinh cũng là hảo.

[ Green Lantern ] sẽ khiến cái kia đại danh đỉnh đỉnh Will - Smith một lần nữa trở về !

Tại Warner Bros cùng dc truyện tranh vô cùng coi trọng series kế hoạch bắt đầu [ Green Lantern ], hơn nữa trên diện rộng đề cao tuyên truyền mở rộng dự toán dưới tình huống, Will - Smith tin tưởng điểm này.

Bất quá...... Vẫn là so ra kém Matthew - Horner a !

Nghĩ đến đây, Will - Smith không khỏi thở dài, người nọ bất quá mười năm, liền trở thành Hollywood tối hồng có lực ảnh hưởng nhất diễn viên.

“Will ! Will......”

Jada Smith thanh âm đột nhiên vang lên,“Ngươi xem bên kia, mới từ cửa thang máy đi ra kia hai người, cái kia nữ nhân không phải Matthew - Horner cái kia phòng công tác người phụ trách sao?”

Nghe nói như thế, Will - Smith nhanh chóng nhìn về phía bên cạnh phía trước, đó là một người tuổi còn trẻ nữ nhân cùng một trung niên nam nhân, tựa hồ tuổi trẻ nữ nhân đang tại đưa trung niên nam nhân rời đi.

Trung niên nam nhân hắn không biết, phi thường xa lạ, nhưng tuổi trẻ nữ nhân hắn biết là ai, Matthew - Horner phía trước tư nhân trợ lý, hôm nay số 13 phòng công tác hành chính tổng tài Bella - Anderson !

Nàng...... Như thế nào sẽ ở trong này?

Will - Smith có điểm kỳ quái, người trong giới đều biết, Matthew - Horner đối Âu Châu liên hoan phim cái gì, một điểm hứng thú cũng không có.

Liền tại hắn kỳ quái khi, Bella - Anderson đã đem người đưa ra khách sạn.

“Langmann tiên sinh.” Nàng cười đối trung niên nam nhân nói nói,“Ta là mang theo Horner tiên sinh thành ý mà đến,2000 vạn dollar báo giá hi vọng ngươi có thể lại cân nhắc một chút.”

Nàng lại cường điệu nói,“Chúng ta thật phi thường xem hảo [ nghệ thuật gia ] này bộ phim.”

Thomas Langmann cười đáp lại,“Ta nhất định sẽ thận trọng suy xét.”

Làm [ nghệ thuật gia ] người sản xuất, lần này tới tham gia Cannes liên hoan phim, trừ tưởng lấy giải thưởng mạ vàng ngoài, chính là tìm thích hợp quốc tế phát hành thương, đem phim Âu Châu ngoài bản quyền bán ra một giá cao tiền.

Như vậy phát hành thương chỉ có thể đến từ Hollywood.

Trừ Hollywood, địa phương khác điện ảnh công ty căn bản không có toàn cầu cấp bậc phát hành năng lực.

Nhìn Thomas Langmann lên xe, đẳng ô tô phát động rời đi, Bella - Anderson lúc này mới phản hồi khách sạn, hướng tới thang máy bên kia đi.

Nàng đi đến Cannes có một đoạn thời gian , hơn nữa thực hiện bước đầu mục tiêu, mấy lần nhúng tay Harvey - Weinstein cùng quốc tế các nhà làm phim đàm phán, phá rối Weinstein ảnh nghiệp vài bút mua bán.

Đáng tiếc là, lần này tạm thời không có đạt tới mục đích .

Từ các phương diện phản ứng đến xem, này bộ gọi là [ nghệ thuật gia ] phim, là Harvey - Weinstein mục tiêu đệ nhất.

Bella - Anderson phía trước lấy đến đủ nhiều tương quan tư liệu, tham dự thương nghiệp giao dịch hội [ nghệ thuật gia ] phí tổn đại khái là 1000 vạn đồng Euro,2000 vạn dollar báo giá không cao không thấp, lại vừa lúc áp qua Harvey - Weinstein một đầu.

Cùng lúc đó, ngồi xe rời đi Thomas Langmann vừa cắt đứt điện thoại, phân phó tài xế nói,“Đi Dvoko khách sạn.”

Mười phút sau, hắn đúng giờ xuất hiện ở Dvoko khách sạn một gian phòng khách trung, cùng phía trước đánh qua giao tế Harvey - Weinstein bắt tay hàn huyên.

“Thomas, ngươi suy xét thế nào ?” Harvey - Weinstein hỏi.

“Weinstein tiên sinh.” Thomas Langmann dùng mang theo Pháp thức khẩu âm tiếng Anh nói,“1500 vạn dollar báo giá quá thấp, chúng ta không thể nhận, cái giá này liên [ nghệ thuật gia ] chế tác phí tổn đều không đủ.”

Harvey - Weinstein nheo mắt lại, nói,“Ta muốn mua là Âu Châu ngoài bản quyền !” Hắn hơi mang khinh thường nhìn Thomas Langmann liếc nhìn,“Các ngươi còn có Âu Châu này phiến thị trường, thuận lợi mà nói, các ngươi tại Âu Châu liền có thể hồi bản, này 1500 vạn dollar sẽ trở thành các ngươi thuần ích lợi.”

Thomas Langmann cười cười, nói,“Tương lai sự ai có thể nói được chuẩn? Ta không thể làm lỗ vốn sinh ý.”

Này bộ tên là [ nghệ thuật gia ] phim nghe vào tai tương đương cao lớn thượng, nhưng tại người sản xuất trong mắt, nó cuối cùng chỉ cùng tiền tài có liên quan.

Harvey - Weinstein đối mặt hải ngoại này mấy nhà sản xuất, cường thế quen , nói thẳng,“Thomas, thắng được Weinstein hữu nghị, ý nghĩa ngươi về sau điện ảnh đem triệt để đánh vào Bắc Mĩ thị trường.”

Bắc Mĩ là toàn cầu lớn nhất đan một điện ảnh thị trường, ai không tưởng đi vào phân một chén canh?

Nếu không có càng tốt lựa chọn, Thomas Langmann cũng tưởng tiếp được cái gọi là Weinstein hữu nghị chi thủ, nhưng hai người chênh lệch 500 vạn dollar a !

Kia nhưng là 500 vạn dollar !

Ngươi Harvey - Weinstein kia trương mặt béo phì cùng kia chỉ béo thủ, trị 500 vạn dollar? Khai cái gì thế kỷ vui đùa !

Đem ngươi ấn khắc bán, đều đổ không thượng lớn như vậy lỗ thủng.

Làm một danh người sản xuất, một danh điện ảnh thương nhân, Thomas Langmann như thế nào sẽ không hiểu dựa thế tạo áp lực đơn giản như vậy đàm phán phương thức.

“Weinstein tiên sinh, ta cá nhân phi thường hi vọng cùng Weinstein ảnh nghiệp hợp tác.” Thomas Langmann không nhanh không chậm nói,“Nhưng phim có bao nhiêu gia cổ đông, rất nhiều sự không phải ta một người định đoạt, có người mở 2000 vạn dollar báo giá......”

Lời này vừa ra, Harvey - Weinstein lập tức nghĩ đến chính mình bị phá rối hảo mấy cái sinh ý, lạnh giọng hỏi,“Là số 13 phòng công tác?”

“Đúng vậy.” Thomas Langmann không ngại đối phương biết đối thủ cạnh tranh là ai, như vậy đối với hắn càng có lợi.

“Ngươi cũng biết bọn họ không có phát hành năng lực?” Harvey - Weinstein cường điệu nhắc nhở.

Thomas Langmann vừa cùng Bella - Anderson nói qua, đáp lại nói,“Bọn họ sẽ giao cấp Disney hoặc là Warner Bros phát hành.” Hắn cũng cường điệu,“Kia nhưng là Hollywood lục đại công ty thành viên !”

Harvey - Weinstein nhíu nhíu mày, còn nói thêm,“Ta phía trước nói qua, ta mua xuống [ nghệ thuật gia ] là vì trùng kích Oscar, tại vận tác Oscar phương diện, Hollywood không có một nhà công ty so được với Weinstein ảnh nghiệp ! đừng quên Oscar lực ảnh hưởng !”

“Chúng ta đây có thể cải biến hiệp ước.” Thomas Langmann căn bản không thèm để ý, Oscar xác thật rất hấp dẫn nhân, đều thực tế ích lợi mới là thật ,“1500 vạn dollar là cơ sở bán đứt phí dụng,[ nghệ thuật gia ] tại Bắc Mĩ đạt được ích lợi, chúng ta một nửa phân !”

“Này không có khả năng !” Harvey - Weinstein trực tiếp cự tuyệt.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 847: Một Đám Ngu Xuẩn

Một phương không tưởng trả giá càng nhiều đại giới, một phương diện khác lại có càng cao giá tiền treo, lần này đàm phán không có đạt thành bất cứ hiệp nghị, nhìn Thomas Langmann rời đi, Harvey - Weinstein sắc mặt có điểm khó coi.

Nguyên bản, hắn đều nhanh thu phục cùng Thomas Langmann đàm phán, lấy 1000 vạn dollar giá bán đứt [ nghệ thuật gia ] Âu Châu bên ngoài bản quyền, không nghĩ tới trung gian nhảy ra một Bella - Anderson, chính là khiến hắn không thể không đem bảng giá đề cao đến 1500 vạn dollar.

Nhưng 1500 vạn dollar lại vẫn không có lấy xuống bản quyền.

Này làm cho hắn có chút tức giận !

Matthew - Horner cái kia rách nát bao da phòng công tác có phát hành năng lực? Đánh Disney cùng Warner Bros cờ hiệu ở trong này giả danh lừa bịp, liên tiếp xấu hắn chuyện.

Không cần phải nói, này khẳng định là cố ý .

Đây không phải cho hắn thêm đổ sao?[ nghệ thuật gia ] nhưng là hắn năm nay lớn nhất phát hiện !

Vừa đi đến Cannes, Harvey - Weinstein liền phát hiện này bộ phim đối chia đều tuổi cao tới gần sáu mươi tuổi Mĩ quốc điện ảnh học viện người bỏ phiếu đến nói, dứt khoát chính là lượng thân đặt làm lễ vật: Đen trắng, vô thanh, mô phỏng Hollywood kinh điển thời đại ngôi sao giơ tay nhấc chân, logic đơn giản mà vừa đúng độ dài phim [100 phút ], đều phi thường thích hợp hắn tiến hành Oscar vận tác.

Oscar là bảo thủ , cao tuổi các giám khảo tổng tại hoài niệm quá khứ.

Hắn tại Oscar quan hệ xã hội bên trên lần nào cũng đúng, thậm chí khiến toàn cầu fan điện ảnh đều ý thức được “Oscar giám khảo đều là một đám ngu xuẩn” Sự thực.

Lấy xuống [ nghệ thuật gia ], thêm hắn quan hệ xã hội vận tác, một bộ Oscar hạt giống tuyển thủ liền sẽ sinh ra.

Harvey - Weinstein đối với chính mình luôn luôn đều tràn ngập tin tưởng, từ sớm nhất English Patient hoành tảo Oscar, đến cuối thế kỷ Shakespeare in Love lực khắc [ Cứu vớt binh nhì Ryan ], lại đến [ Chicago ] diễm kinh tứ tòa, hắn thủy chung tại đùa nghịch quan hệ xã hội kỹ xảo, mà phương thức cũng tại tùy thời tiến hành.

English Patient khi, hắn thích quảng cáo rùm beng chính mình điện ảnh là “Bao nhiêu năm rồi vĩ đại nhất động nhân chi tác”, nhưng tại vận tác The King's Speech khi, hắn lại công khai tỏ vẻ chính mình đối với này loại dán nhãn thức tuyên truyền chán ghét, lấy ám chỉ [ mạng xã hội ] mèo khen mèo dài đuôi nóng nảy;[ Chicago ] khi, hắn ham thích với bên cạnh đả kích đối thủ cạnh tranh, mà kéo phiếu khi tặng lễ vật ăn tướng khó coi, nhưng sau này tại nhìn đến [ Hurt Locker ] tao ngộ người sản xuất bưu kiện kéo phiếu sự kiện sau, hắn lập tức đem Inglourious Basterds đoạt thưởng dã tâm thu nhỏ lại, theo dõi tốt nhất nam phụ liền tính xong việc.

Này bộ ở trên Cannes chỉ có thể tham dự thương nghiệp giao dịch hội đen trắng phim câm, hắn chí tại tất đắc.

Thậm chí, hắn đều có bước đầu quy hoạch, bởi năm nay có một bộ khác trọng điểm xung áo tác phẩm, đẳng lấy xuống [ nghệ thuật gia ] sau có thể ở trong tay áp lên một năm, sau đó từ sang năm Cannes liên hoan phim bắt đầu vận tác, một đường các đại nghệ thuật loại liên hoan phim đi xuống đến, tích lũy xuống đầy đủ danh tiếng, sau đó lại đi trùng kích Oscar.

Khả năng có người xem nhìn thấy này bộ phim sẽ cho rằng nhận đến lường gạt mà lùi vé.

Điểm này hắn cũng tưởng đến, này hoàn toàn có thể hâm nóng thành tin tức, cũng là xung áo một bán điểm, tiến thêm một bước khiến người bỏ phiếu cảm thấy: Oscar vẫn là muốn chú trọng điểm phẩm vị cấp bậc , phổ thông người xem không văn hóa.

Nhưng này mấy đều phải lấy đến [ nghệ thuật gia ] bản quyền mới có thể thực thi.

Harvey - Weinstein suy xét một phen, quyết định đàm phán vẫn là tiến hành đi xuống, chung quy có thể có lợi.

Los Angeles, Matthew tham gia hoàn [ Iron Man ] lễ công chiếu lần đầu một tuần sau, lại về đến Disney xưởng sản xuất, tiếp tục [ Fast and Furious 5] quay chụp.

Này bộ phim quay chụp đến kết thúc giai đoạn, trừ Matthew, Paul - Walker cùng Gal - Gadot ba người ngoài, còn lại chủ yếu diễn viên đã tại vai diễn hoàn thành sau ly khai kịch tổ.

Matthew ba người còn thừa vai diễn, đại bộ phận đều là tại studio trung trước màn xanh đua xe.

Đương nhiên, bọn họ không phải chuyên nghiệp cấp lái xe, đại bộ phận đều là tại tốc độ rất chậm cơ nhục siêu xe trung, bày ra các loại cuồng huyễn khốc duệ điếu tạc thiên tạo hình.

Kia vài hoa thức đua xe, tất cả đều là các đặc kĩ diễn viên lên sân hoàn thành.

Khi đến hôm nay, đặc kĩ diễn viên có thể nói là Hollywood gắn kết chặt chẽ một bộ phận, cùng nhiếp ảnh sư, đạo cụ sư cùng biên kịch như vậy, cơ hồ từng cái trong kịch tổ đều có bọn họ thân ảnh.

Những người này lại không phải rất được coi trọng, đặc biệt là học viện, vẫn cự tuyệt ở trên Oscar thiết lập kỹ năng đặc biệt loại giải thưởng.

Đồng dạng không chịu học viện coi trọng còn có đặc hiệu nghề.

Hollywood đại chế tác phim thương mại đặc hiệu rất xuất sắc, thường thường là quay chụp chế tác trung thiêu tiền tối ngoan giai đoạn chi nhất.

Đương nhiên, cũng không phải nói Hollywood đặc hiệu thật liền vô địch .

Tại Matthew xem ra, Hollywood điện ảnh đặc hiệu xuất sắc, cũng không ly khai thế giới đồng hành phụ trợ.

Trước màn xanh quay chụp, đối với Matthew đến nói, cơ hồ là mỗi bộ điện ảnh trung đều sẽ thường xuyên xuất hiện vai diễn, cũng không tồn tại bao nhiêu độ khó.

Quay chụp rất nhiều, Bella - Anderson cho hắn truyền đến một tin tức tốt.

Vị này bao da phòng công tác hành chính tổng tài, tại Cannes liên hoan phim thương nghiệp giao dịch sẽ thường xuyên ra tay, cứ việc không có mua bất cứ một bộ phim, lại quấy rầy Harvey - Weinstein nhiều giao dịch kế hoạch.

Mặt khác, tại một bộ phim mặt trên, còn khiến Harvey - Weinstein đại hộc máu.

Một bộ gọi là [ nghệ thuật gia ] đen trắng phim câm, Harvey - Weinstein vốn 1000 vạn dollar tả hữu liền có thể thu phục Âu Châu bên ngoài bản quyền, kết quả tại Bella - Anderson cạnh tranh dưới, Weinstein ảnh nghiệp tiêu phí 2500 vạn dollar mới lấy đến tay.

Duy nhất có thể khiến Harvey - Weinstein cảm giác an ủi là, này 2500 vạn dollar lấy đến là phim toàn cầu bản quyền.

Matthew vẫn là có điểm giật mình, tiêu phí 2500 vạn dollar giá cao, mua xuống một bộ đen trắng phim câm bản quyền, Harvey - Weinstein đây là tại đánh cược a.

Hắn đương nhiên biết Harvey - Weinstein đánh cược là Oscar.

Vấn đề là, như vậy một bộ đen trắng phim câm dù cho lấy đến Oscar trọng lượng cấp giải thưởng, lại có thể có bao nhiêu nhân xem?

Dù sao thiếp tiền cho hắn, hắn cũng sẽ không nhìn.

Tựa như hắn đối Hoàng Kim niên đại điện ảnh thủy chung không có hứng thú như vậy, cự ly thật sự là rất xa xôi .

Có lẽ Harvey - Weinstein điện ảnh thế giới hắn không hiểu, tựa như hắn thủy chung chưa từng thật đọc hiểu Oscar như vậy.

Bởi vì hắn chưa từng đặt chân qua Oscar trận này quyền lợi cùng tiền tài trò chơi.

Trận này trò chơi không thể so Nhà Trắng tranh cử sạch sẽ.

Tỷ như liền hắn biết, năm đó [ Crash ] ở trên Oscar đâm ngã [ Brokeback Moutain ], thả ra không thể nghi ngờ là tiền tài đại chiêu, [ Crash ] thuê quan hệ xã hội công ty, cấp điện ảnh học viện từ giám khảo cho tới trông cửa bảo an, chế tác hơn nữa phát ra tổng cộng cao tới mười sáu vạn phân tinh trang đĩa cùng vật kỷ niệm, vỏn vẹn đĩa chế tác phí cùng gửi qua bưu điện phí dụng liền cao tới mấy trăm vạn dollar.

Hiệu quả cũng là rõ ràng , Oscar cho Lý An tốt nhất đạo diễn, lại đem tốt nhất phim phát cho [ Crash ].

Năm nay lấy đến tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất phim [ Hurt Locker ] làm được càng tuyệt, Megan - Ellison này siêu cấp có tiền phú nhị đại, bất kể phí tổn xung thưởng, chẳng những phái phát đĩa cùng vật kỷ niệm, còn tự mình lên sân thao tác, khiến một vị người sản xuất cấp rất nhiều giám khảo phát bưu kiện, trực tiếp hô hào bọn họ cấp [ Hurt Locker ] bỏ phiếu.

Việc này cơ hồ công khai hóa, điện ảnh học viện cũng không thể làm như không thấy, nếu không phải học viện cảnh cáo [ Hurt Locker ] kịch tổ, khiến Megan - Ellison có điều thu liễm, phỏng chừng năm nay Oscar liền muốn thối .

Nói thật ra , nếu David - Ellison buông tay đi thương nghiệp hóa lộ tuyến, cũng giống Megan - Ellison như vậy mình trần ra trận lấy tiền tài phát động công kích, Oscar có lẽ sẽ đối mặt càng thêm không xong tình huống.

Học viện là quy định giám khảo chỉ có thể nhận cùng phim tương quan vật kỷ niệm, nhưng bên trong này nhưng làm văn địa phương lớn.

Sớm nhất máy phát đĩa xuất hiện thời điểm, vài người nào đó liền đưa lên đĩa phim đồng thời, còn đưa tặng một đài giá trị xa xỉ máy phát đĩa, mĩ kỳ danh viết cho mượn nhân xem phim.

Thứ này khi đó phổ cập tỷ lệ không cao, hoàn toàn nói được qua đi, nhưng cho mượn đi sau, lúc nào thu hồi đến, quỷ mới biết.

Về phần ấn điện ảnh dấu hiệu tinh mỹ đồ sứ, học viện cho phép phổ thông Champagne biến thành quý báu Champagne...... Này mấy đều không muốn quá nhiều.

Quy định phía dưới bao giờ cũng là cất giấu giao dịch, giống như là Âu Châu tam đại liên hoan phim, nếu thu phục đương giới giám khảo đoàn chủ tịch, đoạt giải không là vấn đề.

Matthew tuy rằng không quá lý giải chính trị, lại biết chính trị tuyển cử tràn ngập dưới mặt bàn thỏa hiệp cùng giao dịch.

Chính trị như thế, điện ảnh nghề cũng không phải ngoại lệ.

Harvey - Weinstein lấy đến [ nghệ thuật gia ], tiêu phí đại giới tại Matthew trong mắt cực kỳ sang quý.

Đáng tiếc Matthew rất thanh tỉnh, hắn đối Oscar không có cái gì lực ảnh hưởng, bằng không khẳng định sẽ cấp Harvey - Weinstein ra điểm nan đề.

Mặc kệ nói như thế nào, hắn đều khiến Weinstein ảnh nghiệp nhiều tiêu phí 1500 vạn dollar.

Thời gian dần dần tiếp cận cuối tháng sáu, trải qua hơn ba tháng quay chụp sau,[ Fast and Furious 5] rốt cuộc tuyên cáo quay chụp giai đoạn kết thúc, Justin Lin lập tức dẫn người tiến vào hậu kỳ chế tác giai đoạn, biên kịch Chris - Morgan trực tiếp mang theo hắn đoàn đội bắt đầu [ Fast and Furious 6] kịch bản sáng tác.

Đối với [ Fast and Furious 6] kịch bản, Matthew cũng đưa ra tương ứng yêu cầu, càng thêm rộng lớn thế giới quan cùng càng thêm cường đại nhân vật phản diện !

Không có cường đại nhân vật phản diện hứa hẹn, đua xe gia tộc cũng có vẻ nhược kê.

Tốt nhất là chỉnh một tương ứng nhân vật phản diện đoàn đội đi ra.

Matthew cũng tưởng qua cùng Kevin Feige đề điểm ý kiến, khiến Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh nhân vật phản diện thực lực cường một điểm, treo một đều là miệng pháo loại **, sau đó bị breakdance cùng miệng pháo làm chết.

Bất quá, thâm tư thục lự sau, hắn vẫn là buông tay quyết định này, Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh là đơn giản nhất giải trí, thuần túy nhất bỏng, hoàn toàn không cần mang theo đầu óc nhìn, nếu sửa đổi đơn giản đến không cần đầu óc thiết lập, nói không chừng sẽ phát ra phản đối hiệu quả.

Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh có thuộc về Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh phong cách.

May mà Marvel điện ảnh rất nhiều trò cười là giới trò chuyện, lại không giống Michael Bay Đại Lực thần cương cầu như vậy thấp kém.

Tiến vào tháng sáu, Matthew bắt đầu phối hợp [ Inception ] kịch tổ tuyên truyền, đầu tiên là Bắc Mĩ, tiếp lại là hải ngoại, hơn nửa tháng vòng quanh địa cầu chạy một vòng.

Trở về Los Angeles sau, hắn nghỉ ngơi vài ngày, đồng thời bắt đầu chú ý một bộ siêu cấp đại chế tác.

Do Andrew - Stanton đạo diễn, Brad - Pitt cùng Natalie - Portman diễn viên chính, chế tác phí tổn cao tới 2 ức 5000 vạn dollar [ John Carter ], kí qua hơn hai năm trù bị, quay chụp cùng chế tác sau, rốt cuộc nghênh đón phát hành thời khắc.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 848: Chúc Ngươi May Mắn

Một hồi long trọng lễ công chiếu lần đầu lại hàng lâm Disney nhạc viên.

Có lẽ là cho rằng [ John Carter ] khả năng sẽ tại công viên vui chơi hạng mục phương diện có hành động, làm phát hành phương Disney ảnh nghiệp, cố ý đem phim toàn cầu lễ công chiếu lần đầu đặt ở California Disney nhạc viên, hơn nữa quảng phát anh hùng thiếp kéo người tiến đến trợ trận.

Làm Walt Disney hợp tác phương, Matthew tự nhiên cũng thu đến mời.

Đi qua thật dài thảm đỏ, đi đến gần đây lạc thành Disney đại rạp hát cửa, Matthew gặp Walt Disney CEO Robert - Iger.

“Làm sao?” Matthew cùng Robert - Iger nắm tay, hảo kỳ hỏi,“Ngươi một bộ mặt co mày cáu bộ dáng?”

Robert - Iger mắt nhìn rạp hát phía trước an trí [ John Carter ] bức áp phích khổng lồ, thở dài,“Gần nhất mấy bộ điện ảnh không phải rất thuận lợi.”

Nghe nói như thế, Matthew có điểm khó chịu, nói,“Disney năm nay điện ảnh còn không thuận? Nhờ, Bob, ngươi có thể hay không bận tâm dưới người khác cảm thụ?”

Robert - Iger xòe tay,“Đây là thật.”

Matthew nói thẳng,“Đầu năm phát hành [ Alice in Wonderland ] toàn cầu tổng box office qua mười ức đi?[ Iron Man 2] chiếu phim đến hiện tại Bắc Mĩ box office 3 ức dollar, toàn cầu box office bảy ức dollar có hay không? Hơn nửa tháng trước phát hành [ Toy Story 3] box office cùng danh tiếng song bạo, rõ ràng là một bộ Bắc Mĩ 3 ức +, toàn cầu 8 ức + phim !”

Hắn không khỏi lắc đầu,“Disney điện ảnh không thuận? Giống chúng ta này mấy tiểu công ty đều đừng .”

Robert - Iger lại lộ ra chuột Mickey như vậy cười, tiếp chỉ chỉ [ John Carter ] áp phích,“Ta nói là bộ điện ảnh này.”

Matthew bày ra một bộ hảo kỳ bộ dáng,“Thử chiếu danh tiếng không tốt?”

Khi tới hiện tại,[ John Carter ] lạn cà chua,IMDB linh tinh cho điểm cũng không có giải cấm, nhưng này bộ phim là cử hành quá nhiều trường thử chiếu .

Như vậy chính thức thử chiếu hội sau, phim bom tấn đều sẽ giải cấm danh tiếng, bởi vì danh tiếng không sai mà nói, cũng là vô cùng tốt tuyên truyền.

Trái lại kia vài không giải cấm danh tiếng , hoặc là không có đối ngoại cử hành thử chiếu phim, hoặc là giống [ Avatar ] như vậy lòng tự tin siêu cấp bạo bằng đại phiến, hoặc chính là thử chiếu danh tiếng rất không lý tưởng.

Hắn vẫn chú ý [ John Carter ], này phim danh tiếng không giải cấm, bất quá nói phim phi thường dễ nhìn bình luận điện ảnh ngược lại là không phải thiếu.

Đương nhiên, người trong giới sẽ không đem này mấy quả thật, ai đều biết đại bộ phận bình luận điện ảnh người đều là chút lấy tiền làm việc hóa.

“Rất không lý tưởng.” Robert - Iger chậm rãi lắc đầu,“Ta đã làm tốt thất bại chuẩn bị tâm lý.”

“Úc?” Matthew khẽ nhíu mày.

Robert - Iger thở dài,“Andrew tại chân nhân trên điện ảnh năng lực, ngay cả phim hoạt hình dài một phần mười cũng không có.” Hắn còn có một tia may mắn,“May mắn này bộ phim Disney chỉ đầu nhập vào năm ngàn vạn dollar.”

Matthew không biết nên nói cái gì mới tốt, chung quy này phim lúc trước thiếu chút nữa tuyển hắn đương nam chính.

Robert - Iger bỗng nhiên nhìn về phía thảm đỏ, một tiếng màu gạo trắng lễ phục, soái khí vô cùng Brad - Pitt đã đi lên thảm đỏ.

“May mắn này bộ phim kia 2 ức dollar tài chính, đều đến từ Brad - Pitt đầu tư cùng dung tư.” Hắn chậm rãi nói,“Bằng không Disney khả năng sẽ đối mặt một hồi cực kỳ tàn khốc thất bại cùng hao hụt.”

Matthew nghĩ nghĩ, hỏi,“Có như vậy nghiêm trọng?”

Chung quy bên này xem qua, Brad - Pitt tại trên thảm đỏ tươi cười đầy mặt, chí đắc ý mãn, phảng phất phim dĩ nhiên đạt được cự đại thành công.

“So ngươi có thể nghĩ đến tình huống không xong nhất còn muốn nghiêm trọng.”

Phim sắp phát hành, Robert - Iger cũng không có che giấu tất yếu,“Ngươi biết này phim đặt mua là bao nhiêu sao?”

Matthew lắc đầu,“Không có công khai số liệu.”

Robert - Iger lại thở dài,“Bởi vì Brad - Pitt B kế hoạch tiêu phí xa xỉ đại giới, phong tỏa đặt mua số liệu.”

“Rất không xong?” Matthew lại hỏi.

Robert - Iger nhẹ nhàng gật đầu,“Ân, cuối tuần đầu Bắc Mĩ box office đặt mua không đủ 500 vạn dollar.”

Matthew nháy mắt trầm mặc, đối với một bộ sản xuất phí tổn liền cao tới 2 ức 5000 vạn dollar siêu cấp đại chế tác đến nói,500 vạn dollar đặt mua đã không phải không xong có thể hình dung .

Ngay sau đó, hắn hóa thân trở thành một phi thường vi hợp tác đồng bọn suy xét hảo bằng hữu, đề nghị nói,“Bob, Disney tốt nhất trước xem xem ngày đầu công chiếu box office phản ứng, sau đó lại quyết định hậu tục tuyên phát đầu nhập.”

Từ ngưng tổn hại góc độ đến xem, này không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất .

Robert - Iger bất đắc dĩ cười nói,“Ta đã tạm thời đình chỉ khiến Disney lại hướng trên bộ phim này đầu nhập tuyên truyền tài chính .”

Biết rõ một bộ điện ảnh phi thường khả năng bồi tiền, còn hướng bên trong tăng lớn đầu tư, kia không phải đầu có vấn đề sao?

Lại nói, Disney cũng không phải B kế hoạch cùng Brad - Pitt, trừ [ John Carter ] ngoại không đường có thể đi.

Matthew nhìn thấy có người lại đây cùng Robert - Iger chào hỏi, chủ động cáo từ rời đi, bất quá hắn không có tiến Disney đại rạp hát, mà là nhìn Brad - Pitt cùng Natalie - Portman trước sau đi lên [ John Carter ] lần đầu thảm đỏ.

Muốn trở thành một đủ tư cách diễn viên, đầu tiên da mặt phải đủ dày, từ Natalie - Portman cùng Brad - Pitt trên mặt, một chút đều nhìn không tới đối với [ John Carter ] lo lắng, tựa hồ này bộ phim đại bán không phải việc khó.

Đương nhiên, thử chiếu danh tiếng không tốt mà công chiếu sau box office đại bạo phim cũng không phải không có.

Cho nên, Disney ảnh nghiệp cùng B kế hoạch liên hợp đầu tư này khổng lồ lễ công chiếu lần đầu mới theo kế hoạch tiến hành, e Robert - Iger cũng không phải không có vạn nhất thành công may mắn.

Nhưng đặt mua cực kém, thử chiếu danh tiếng không xong, này mấy đủ để cho Matthew được ra rõ ràng phán đoán,[ John Carter ] sẽ đi từng đường cũ.

Huống hồ, vừa Robert - Iger cũng nói, Andrew - Stanton này đạo diễn xảy ra vấn đề.

Diễn viên có vấn đề còn dễ nói, đạo diễn đạo diễn xảy ra vấn đề, đối với bất cứ một bộ phim đều là trí mạng .

Matthew lại nhìn chen tại trước bối cảnh bản chụp ảnh chung [ John Carter ] kịch tổ chủ sáng nhân viên liếc nhìn, xoay người hướng tới rạp hát đại môn đi.

Phim xuất hiện trí mạng vấn đề, này chẳng phải chính là hắn muốn sao?

Ngẫm lại đi, nếu này bộ phim phòng bán vé bình thường, Disney ảnh nghiệp trừ mất hoa hồng phát hành cùng trước ứng ra tuyên phát phí dụng, mặt sau có thể có bao nhiêu phân thành rơi xuống B kế hoạch bên kia?

Nói không chừng B kế hoạch cùng Brad - Pitt đầu nhập tuyệt bút tài chính, ngay cả một phần mười đều không thu về được đến.

Về sau nào bộ đầu tư hơi lớn điểm kịch tổ, còn dám dùng Brad - Pitt cùng Natalie - Portman?

Thất bại một lần khả năng là vận khí không tốt, liên tục làm tạp hai bộ đại chế tác, đừng nói là bọn họ, ngay cả Matthew loại trình độ này ngôi sao, đều sẽ thừa nhận cự đại phản đối ảnh hưởng.

Matthew tiến vào Disney đại rạp hát không lâu,[ John Carter ] kịch tổ chụp ảnh chung kết thúc, Brad - Pitt một mình một người dẫn đầu hướng tới rạp hát cửa đi, chuyển qua thân thể không cần lại đối mặt truyền thông, kia trương soái khí trên khuôn mặt tươi cười lập tức biến mất vô tung vô ảnh, sầu lo cơ hồ chiếm cứ sở hữu biểu tình.

Thử chiếu sai liền tính , đặt mua cũng kém, thật sự rất khiến hắn lo lắng.

Đặt mua, thường thường đại biểu cho một bộ điện ảnh, một đạo diễn, cùng phim các diễn viên chính chân thật kêu gọi lực.

Không đến 500 vạn dollar đặt trước mua vé, cũng khiến hắn triệt để xem minh bạch , rời đi Pixar phim hoạt hình dài Andrew - Stanton đối fan điện ảnh cơ bản không có cái gì lực hấp dẫn, mà hắn cùng Natalie - Portman này hai vị nhân vật chính căn bản không có bao nhiêu thương nghiệp kêu gọi lực.

Điểm này gọi người đặc biệt uể oải, lại không cách nào trốn tránh.

Có lẽ lựa chọn đại chế tác phim thương mại chính là sai lầm? Brad - Pitt đột nhiên có loại hiểu ra.

Nhưng tưởng trở thành siêu cấp cự tinh, đây là tất yếu lựa chọn, hiện tại niên đại này, không có thương nghiệp box office duy trì, một diễn viên căn bản sờ không tới cự tinh cửa.

Brad - Pitt miên man suy nghĩ đi vào rạp hát, vừa mới tiến đại môn, phía trước bỗng nhiên có người thiểm lại đây.

Người nọ đeo kính mắt, mặc màu đen lễ phục, trên mặt tất cả đều là thuộc về thương nghiệp tinh anh khôn khéo cùng lão luyện.

“Antonios, ngươi như thế nào ở trong này?” Brad - Pitt nguyên bản u buồn trên mặt ẩn ẩn có điểm phẫn nộ.

“Ta là nhận mời khách quý.” Gọi là Antonios trung niên nam nhân phảng phất không có nhìn thấy Brad - Pitt trên mặt biểu tình,“Ta lại đây là tưởng nhắc nhở ngươi một sự kiện.”

Brad - Pitt nhìn nhìn bốn phía, chỉ dưới rạp hát phía trước thính một chỗ không người góc, nói,“Chúng ta đi bên kia đàm.”

Hai người một trước một sau đi đến trong góc hẻo lánh, Antonios nói thẳng,“Brad, ta cần nhắc nhở ngươi, ngươi nợ hạ nợ nần tất yếu đúng lúc trả lại.”

Brad - Pitt sắc mặt âm tình bất định,“Nợ các ngươi tiền, một phần đều sẽ không thiếu.”

Antonios đột nhiên cười,“Không biết ngươi dùng cái gì còn? Đừng nói cho ta là [ John Carter ] ích lợi phân thành?” Hắn không cho Brad - Pitt nói chuyện cơ hội,“Ta đề nghị, ngươi vẫn là đúng lúc biến bán ngươi cố định tài sản, nếu tương lai chúng ta xin cưỡng chế chấp hành mà nói, chúng nó cầm cố tài chính sẽ thực thấp.”

Brad - Pitt nhẹ tay rung rung một chút, lại không có kinh hoảng.

“Chúng ta đã thư thả ngươi tại Cloud Atlas thượng sở hóa giải nợ nần, cho phép ngươi kéo dài đến năm nay trả lại.” Antonios tiếp tục nói,“Thư thả chỉ có một lần, sẽ không lại có lần thứ hai.”

Hắn là nhiều gia cho vay tiền ngân sách cùng ngân hàng liên hợp thể đòi nợ người đại lý, vẫn đang nhìn chằm chằm B kế hoạch cùng Brad - Pitt,[ John Carter ] thử chiếu cùng đặt mua kia vài sự, căn bản không thể gạt được bọn họ.

“Ta sẽ suy xét .” Brad - Pitt cố nén không khoái nói,“Của ta phim còn chưa phát hành, hết thảy còn không có định luận !”

Antonios đạt tới nhắc nhở nợ nần mục đích , hợp thời cáo từ, trước lúc rời đi nói,“Chúc ngươi cùng [ John Carter ] may mắn.”

Nhìn người này rời khỏi, Brad - Pitt đứng trầm mặc một hồi lâu, Cloud Atlas cùng [ John Carter ] hai hạng mục, mượn tạm cùng cầm cố vay tiền cao tới trên ức dollar.

Này còn chưa tính lợi tức, còn có kéo đến dung tư......

Brad - Pitt nghĩ đến thất bại hậu quả, thân thể đều run lên, lúc đó khiến hắn hai bàn tay trắng !

Không ! không -- Brad - Pitt lắc đầu,[ John Carter ] còn không có công chiếu, ai nói hắn này bộ phim liền không thể box office đại bạo?

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 849: Phim Dở Viêm

Như thế nào phán đoán một bộ điện ảnh là phim dở? Rất nhiều người đều giống ngồi ở phòng chiếu phim trung Matthew như vậy, sẽ sinh ra cùng loại nghi vấn.

Box office hảo không là phim dở?

Phim dở không hẳn box office không tốt, box office tốt cũng không tất không phải phim dở.

Hollywood box office đại bán phim dở, cùng box office thấp đến mức khiến người giận sôi hảo phiến, luôn luôn đều không thiếu.

Từng, Matthew xem qua rất nhiều phim dở, cái loại này lạn đến không thể lại lạn thậm chí cũng có không thiếu, rất rõ ràng xem một bộ phim dở tuyệt đối sẽ không mang đến sung sướng.

Nhớ rõ có thời kỳ, rất hoài nghi sản phẩm trong nước phim kinh dị có phải hay không thật như vậy lạn, cố ý hạ một ít đến xem, kết quả cả người đều không hảo, thần kinh cũng một độ bị thụ tàn phá, thậm chí xuất hiện mất ngủ cùng ảo giác, tựa như [ Arkham kỵ sĩ ] lý trúng độc lão gia như vậy.

Hắn còn nhớ rõ, có một ngày buổi tối xem xong một bộ phim dở, trong đầu bao giờ cũng là có bộ mặt không rõ nhân kêu la.

Đến ngày hôm sau buổi sáng đi công trường vung đại chùy, rõ ràng nhìn thấy tân kiến thành đại lâu tựa như một chỉ cự đại quái vật, cửa chính là miệng máu, cửa sổ đều là nó ánh mắt, lấp lóe vô số đạo khủng bố tà ác bạch quang, lâu thể tựa như bị vô số chỉ cự mãng triền thành, cũng không trụ vặn vẹo, phát ra chi nha nha thanh âm, lúc ấy liền ngồi trên mặt đất , dứt khoát thỉnh nghỉ bệnh nghỉ ngơi vài ngày.

Xem qua phim dở quá nhiều, chẳng những hại người rất nặng, còn có thể cho người hiểu ý một kích.

Lúc ấy hắn xin nghỉ, vốn tưởng ôn lại một ít thích nhất kinh điển điện ảnh trị liệu dưới, còn cố ý tuyển chút được ưa chuộng tương đối bắt người tình thú chủ lưu điện ảnh, cái gì [ trở lại tương lai ][ Die Hard ][ Indiana Jones ] Dark Knight[ trí mạng vũ khí ] Lord of The Rings, thậm chí [ Hoàng Phi Hồng ][ Vô Gian đạo ] này mấy Hoa ngữ phiến đợi đã (vân vân), thí dùng không có, căn bản đều nhìn không được, vừa thấy liền buồn nôn, liên phần cứng trân quý cùng tân hạ mĩ nhật hai quốc tình yêu lãng mạn phim hành động cũng nhìn không được.

Chơi trò chơi đi, ngoạn ngoạn liền choáng váng đầu hoa mắt, phía trước ngoạn nửa buổi tối thượng tiêu tiêu nhạc đều không có chuyện, lại càng không là tuổi lớn này mấy nguyên nhân, thượng mỗ điểm xem sách lại càng không cần nói , nhất đọc liền xuất hiện ghê tởm khó chịu ảo giác.

Sau này, tại một vị bão kinh phim dở tẩy lễ nhân viên nhắc nhở dưới, hắn mới biết được đây là mắc phải phim dở viêm , chủ yếu biểu hiện là nôn mửa, đi tả, dễ nổi giận, trí huyễn, mất ngủ nhiều mộng, tứ chi vô lực, choáng váng đầu hoa mắt.

Vì thế hắn mỗi ngày buổi sáng đi ra ngoài hô hấp mới mẻ không khí, phóng không chính mình cái gì cũng không nghĩ gì cũng không làm, một ngày ba bữa đều chỉnh hảo điểm, buổi chiều đi chạy chạy bộ cái gì, mới dần dần hảo chuyển.

Gọi người tức giận là, phim dở viêm không thể xin đến tai nạn lao động a !

Vì thể xác và tinh thần khỏe mạnh, tận lực rời xa phim dở !

Hắn sau riêng nhắc nhở một ít thích xem điện ảnh nhân viên, dùng chính mình tự mình kinh nghiệm, hô hào mọi người phải chú ý rèn luyện thân thể, hợp lý ẩm thực, bảo trì nhất định độc lập tự hỏi cùng phán đoán năng lực, trân ái sinh mệnh, rời xa phim dở !

Làm một có nhất định duyệt phiến lượng nghiệp dư fan điện ảnh, hắn khi đó dần dần tổng kết ra phân rõ phim dở một cơ bản quy luật.

Có ba loại điện ảnh, đang nhìn phía trước có thể giả định này vi phim dở, tám thành là sẽ không sai : Sản phẩm trong nước phim lịch sử, sản phẩm trong nước phim ma huyễn, cùng với sản phẩm trong nước phim kinh dị.

Đây không phải thành kiến, mà là hắn xem phương diện này phim, phim dở tỉ lệ rất cao .

So với này mấy,[ John Carter ] không xem như rất nát, bởi vì nó xác thật chế tác tinh xảo, từng cái màn ảnh đều xa hoa lộng lẫy, vô luận là bối cảnh đặc hiệu vẫn là chiến đấu đặc hiệu, đều tuyệt đối là hiện nay niên đại này cao nhất tiêu chuẩn.

Từ trên đặc hiệu xem,2 ức 5000 vạn dollar sản xuất phí tổn không phí phạm.

Nhưng Matthew rất rõ ràng, Hollywood đại chế tác điện ảnh nếu là lạn mà nói, luôn luôn đều sẽ không toàn phương vị nát mất, mà là nào đó một trọng yếu phương diện có trí mệnh chỗ thiếu hụt.

Có thể ở cụm rạp nhìn thấy “Hollywood phim dở”, thường thường là điện ảnh phương diện nào đó có tương đối lớn vấn đề, dẫn đến người xem xem xong cảm giác không đã nghiền, xin lỗi Hollywood phim bom tấn vài chữ.

Tỷ như này bộ [ John Carter ], chế tác tuyệt đối tinh xảo, nhưng thoạt nhìn chính là không đã nghiền, nội dung lão cũ không chịu nổi, thậm chí rất nhiều lộ số đều là Hollywood đào thải không cần , thêm tự sự thổi phồng nặng nề, có thể nói là điển hình không có làm hảo lưu thủy tuyến sản phẩm, cấp Matthew lớn nhất cảm giác, giống như là tại Pháp thức cao cấp nhà hàng bên trong ăn McDonald Hamburger, tự nhiên rất không thích hợp.

Thực ra hai bờ đại chế tác phim dở phân biệt cũng rất rõ ràng.

Hollywood đại chế tác phim dở là người xem có thể nhìn ra nơi này không tốt chỗ đó có vấn đề, nơi này quá nơi khác bạc nhược; Bờ bên kia đại chế tác phim dở để người sợ hãi than cư nhiên khắp nơi đều nát được như thế thủng lỗ chỗ, hồn nhiên thiên thành, để người giống như đối mặt một chỉ lạn thấu hoa quả, tưởng nếm một ngụm đều không thể nào hạ miệng, chỉ có toàn bộ phun đi còn phải súc miệng !

Đương nhiên, Hollywood phim dở, số lượng so với thiên bình dương bờ bên kia hơn rất nhiều.

Đặc biệt kia vài tiểu chế tác.

Hollywood mỗi năm sản xuất phim dở số lượng rất nhiều, nhưng bình thường đều có dấu vết có thể theo: Tỷ như Vô Danh đạo diễn cùng diễn viên chính, nhiều nhất có một hai hai ba tuyến diễn viên đương nhân vật chính sung mặt tiền; Tỷ như phí tổn đều tương đối thấp, trước lúc công chiếu không có cái gì tuyên truyền; Khoa học viễn tưởng, kỳ huyễn, động tác, khủng bố đẳng loại hình điện ảnh là Hollywood phim dở trọng tai khu, cho nên nhìn thấy tên phim kỳ quái cố sự giới thiệu ngữ yên bất tường này loại phim tốt nhất vòng quanh đi !

Hollywood phim dở, xem xem áp phích, trailer cùng ảnh sân khấu, cơ bản liền có thể phân biệt đi ra.

Này mấy phim dở lạn con đường cũng rất nhất trí -- khuyết thiếu sáng ý, nơi nơi là khuôn sáo cũ, bình thường chán nản......

Chân chính Hollywood phim dở, Thái Bình Dương bờ bên kia người xem thực ra rất khó tại rạp chiếu phim nhìn thấy, cho dù tại Bắc Mĩ, này mấy phim dở trên cơ bản đều là danh tiếng box office song song thảm bại,: Một đạo diễn liên chụp hai bộ vừa không gọi hảo lại không gọi tòa phim, hắn liền khó lấy lại tìm đến điện ảnh công ty cho hắn đầu tư ! năm đó tại [ Troy ] cùng [ Hải Thần hào ] hai bộ phim liên tiếp thất bại sau, đạo diễn Wolfgang - Peterson đến hiện tại đều chưa có phim đạo; Nổi tiếng diễn viên liên diễn phim dở cũng sẽ ảnh hưởng này chức nghiệp kiếp sống -- xem hiện tại Cage thúc hỗn cỡ nào thảm, cái gì tiểu phim dở đều tiếp......

Thực ra Hollywood kia vài lạn đến nhà phim, hơn phân nửa đều là tại đĩa phim thị trường lừa tiền .

Hollywood có công ty gọi “Thu dụng sở”, chuyên môn xuất phẩm các loại sơn trại rác rưởi điện ảnh: Nhân gia chụp [ Transformers ], bọn họ liền chụp [ biến hình cơ thể ]; Nhân gia chụp I Am Legend, bọn họ liền chụp [ ta là kết cục ]; Nhân gia chụp [ tiền sử một vạn năm ], bọn họ liền chụp [ tiền sử một ức năm ].

Mỗi bộ phim phí tổn cơ bản đều không đến 100 vạn dollar, bọn họ phim sẽ không thượng cụm rạp, trực tiếp phát hành DVD đĩa phim, chuyên môn dựa vào làm ẩu thưởng mau, bàng vừa phát hành đại phiến kiếm tiền.

Loại này phim dở, thuộc về rõ đầu rõ đuôi rác rưởi, không hề có dinh dưỡng, trừ lừa tiền ngoại cũng đừng vô theo đuổi.

[ John Carter ] đương nhiên không phải loại này phim dở.

Chỉ là ai cũng không thể tưởng được, cái kia lấy qua giải Oscar Andrew - Stanton, cái kia sáng ý vô hạn Pixar một trong ngũ hổ tướng, thoát ly am hiểu phim hoạt hình dài sau, thế nhưng sẽ mang đến như vậy một bộ phim.

Xem qua này bộ phim, Matthew bỗng nhiên càng thêm bội phục James - Cameron .

Có này bộ sản xuất phí tổn so [ Avatar ] còn cao [ John Carter ], mới có thể chân chính cảm nhận được James - Cameron đạo diễn tiêu chuẩn có bao nhiêu khủng bố, bao gồm hắn ở bên trong, vô số người đều nói [ Avatar ] cố sự đơn giản tình tiết lão sáo, mà này bộ kịch tình tao lạn [ John Carter ] liên giảng hảo một đơn giản cố sự đều làm không được.

Này càng như là Hollywood tiên tiến nhất CG kỹ thuật triển lãm bán hàng hội.

Không biết vì sao, nhìn này bộ phim, Matthew thế nhưng hồi tưởng từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia làm công khi, một vị tiểu đốc công từng nói lời.

Vị kia không biết chuyển bao mấy tầng tiểu đốc công tốt nghiệp ở tứ lưu đại học kiến trúc hệ, đại học ba năm chuyên nghiệp tri thức không học được, lại tích lũy đại lượng xem phim kinh nghiệm, cũng xưng được là hắn tại điện ảnh phương diện người dẫn đường.

Vị này tiểu đốc công từng xâm nhập triệt để đối với hắn phân tích qua xem phim dở không chỉ là dễ dàng được phim dở viêm.

Đầu tiên, nhân sinh mệnh hữu hạn, đánh mở mắt bắt đầu liền xem phim, xem đến chết cũng xem không xong, mà nếu đem này hữu hạn xem phim thời gian hiến cho phim dở, liền ít một điểm xem hảo phiến cơ hội...... Nga không, là thiếu một đoạn có ý nghĩa sinh mệnh.

Tiếp theo, xem quá trình sẽ phi thường khó chịu, vốn là tìm tinh thần sung sướng lại bị một bộ phim dở thảo đến linh hồn chỗ sâu, còn không có thể cùng người nói hết quá nhiều, bởi vì có vài nhân thế nhưng muốn nhìn một chút có bao nhiêu lạn mà chủ động đi lãng phí thời gian, có lẽ bọn họ là vì chỉ số thông minh cảm giác về sự ưu việt đi.

Này bộ [ John Carter ] thế nhưng kích thích Matthew nhớ lại khi đó ký ức.

Tiểu đốc công còn lấy người từng trải thân phận, phi thường chân thành khuyên qua hắn một câu: Xem phim muốn cẩn thận, đặc biệt đi rạp chiếu phim , nhân lãng phí của ngươi thời gian cường kiện của ngươi tinh thần, ngươi còn ba ba cho người thanh toán tiền, thật không đáng giá.

Matthew xem qua này bộ phim, đặc biệt là nam chính nhảy ếch khiếp sợ người sao hoả, cơ bản xác định này bộ phim hẳn là sẽ không xuất hiện đại phiên bàn tình huống.

Andrew - Stanton thật hẳn là trở về tiếp tục đạo diễn phim hoạt hình dài, mà không phải tùy tiện đặt chân chân nhân điện ảnh.

Có lẽ chân nhân điện ảnh cùng phim hoạt hình dài thật là hoàn toàn bất đồng hai loại hình.

Phim chiếu phim kết thúc, toàn trường tiếng vỗ tay vang lên, Matthew cùng mặt khác khách quý như vậy, cũng đi đến hàng đầu tiên kịch tổ liền tòa địa phương, đưa lên chính mình chúc mừng.

“Chế tác phi thường xuất sắc điện ảnh.” Matthew cùng Andrew - Stanton bắt tay nói.

Tổng không thể nói bộ điện ảnh này không thế nào đi? Kia thành nhị ngốc tử .

Matthew lại cùng Brad - Pitt nắm tay, lại không có nói cái gì, sau đó đi tới Natalie - Portman trước người.

“Tại hỏa tinh đương công chúa cảm giác thế nào, Nat?” Matthew giang hai tay, cùng trang phục lộng lẫy Natalie - Portman ôm một chút,“Có phải hay không rất đặc thù?”

Natalie - Portman cười đáp lại nói,“Đây là ta cuối cùng một bộ thương nghiệp đại chế tác .”

Phía trước thử chiếu phản ứng nàng rõ ràng thấu đáo, trở về độc lập phim văn nghệ là duy nhất đường ra.

Matthew đối với nàng gật gật đầu,“Chúc ngươi tâm nguyện đạt thành.”

Natalie - Portman minh bạch Matthew nói là [ thiên nga đen ] cùng Oscar, lộ ra một tia tự tin cười,“Cám ơn.”

Nàng tinh lực sớm liền chuyển dời đến [ thiên nga đen ] kia bộ phim lên, đó là nàng cuối cùng đường, hoặc là nhất phi trùng thiên, hoặc là như vậy trầm luân.

[ thiên nga đen ] đã hoàn thành chế tác, thậm chí tổ chức hai trường bình luận điện ảnh nhân thử chiếu, phản ứng phi thường tốt.

Này cũng mang đến càng nhiều tin tưởng, nàng kết hợp trước mắt trạng huống, chế định một càng thêm có bảo đảm xung áo kế hoạch.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 850: Chia Tay Khoái Hoạt

Los Angeles Beverly Hills Hilton khách sạn, một gian xa hoa căn hộ trung, Natalie - Portman đứng ở trước cửa sổ, còn đang suy nghĩ vài ngày trước lễ công chiếu lần đầu.

Bên ngoài kiêu dương như lửa, nàng nội tâm một mảnh rét lạnh.

Này rét lạnh đương nhiên là đến từ vừa phát hành một cuối tuần [ John Carter ].

Cứ việc thử chiếu khi không xong phản ứng cùng cực kém đặt trước mua vé, đã khiến nàng có chuẩn bị tâm lý, lại không nghĩ rằng này bộ phim phác sẽ như thế thảm !

Thảm đến nàng này nữ chính về sau tuyệt đối sẽ cáo biệt nhất tuyến chủ lưu chế tác.

Về phần Brad - Pitt sẽ có nhiều thảm, Natalie - Portman không dám tưởng tượng, nghĩ đến B kế hoạch phá sản cùng hắn cá nhân phá sản là không thể tránh cho .

“Ai......”

Natalie - Portman thật dài thở dài, nhớ lại vừa xem qua box office thống kê báo tường: Cuối tuần đầu ba ngày,[ John Carter ] tại Bắc Mĩ lấy đến 2060 vạn dollar.

Ân...... Chợt vừa thấy lên đi, con số này tựa hồ không sai, tại nàng diễn viên chính điện ảnh trong, bào trừ tự mang IMAX aura [ Star Wars Episode ] ba bộ khúc, đây là cuối tuần đầu box office tối cao một bộ phim .

Thậm chí như vậy box office, có thể miểu sát Hollywood 90% điện ảnh cuối cùng box office.

Vấn đề là,[ John Carter ] chế tác phí tổn 2 ức 5000 vạn dollar a ! đó là 2 ức 5000 vạn dollar ! không phải 2500 vạn dollar......

Như thế cùng phim phí tổn không hợp sản xuất, sẽ khiến này bộ phim từ người sản xuất đến đạo diễn lại đến diễn viên chính, còn muốn thêm nhà đầu tư, đều tao ngộ đến trí mạng đả kích.

Mọi người tất cả đều hoa lệ lệ ăn hành đi. Này có lẽ là nàng duy nhất cảm giác may mắn địa phương, rơi xuống Thâm Uyên trên đường không thiếu nhân làm bạn a !

Chế tác phim là một chuyện, như thế nào marketing phim là một chuyện khác.

Natalie - Portman cho rằng, tuyên truyền bất lợi là này bộ phim thành tích không lý tưởng một nguyên nhân khác.

Làm một lý trí nhân, mặc dù có thể tìm ngàn vạn lý do, nàng như cũ biết không thể thay đổi hiện tại cục diện, đặc biệt là các đại cơ cấu đều đang nhìn suy [ John Carter ].

CinemaScore rạp chiếu phim người xem cho điểm chỉ có “B-”, dự trắc cuối cùng Bắc Mĩ box office rất khó vượt qua 5000 vạn dollar.

Tuy rằng CinemaScore rất ít bình trắc hải ngoại box office, nhưng Natalie - Portman căn cứ qua lại phim Bắc Mĩ hải ngoại box office so, chính mình làm phỏng đoán.

[ John Carter ] toàn cầu box office có thể có bao nhiêu? Vận khí không tốt cũng liền 1 ức dollar tả hữu, chẳng sợ vận khí nghịch thiên, cũng rất khó vượt qua 1 ức 5000 vạn dollar.

Brad - Pitt thật thảm , so nàng thảm một trăm lần !

Trừ mất Disney ảnh nghiệp hoa hồng phát hành cùng tuyên phát phí dụng,B kế hoạch còn có thể lấy đến vài đồng tiền? Về phần quanh thân, box office thảm bại phim hậu kỳ bản quyền làm sao có khả năng bán được giá?

Cloud Atlas thất bại ,[ John Carter ] cũng thất bại ......

Natalie - Portman bỗng nhiên có kỳ quái ý niệm, nàng giúp Brad - Pitt lấy đến tay hai bộ phim, đem Brad - Pitt cùng nàng gạt thảm !

Nàng đến không cần giống Brad - Pitt như vậy đối mặt tất nhiên phá sản cục diện, nhưng tuyệt đối không dễ chịu.

Đây là...... Vì sao đâu? Vì sao hai bộ thoạt nhìn thành công tỷ lệ rất lớn phim, cuối cùng biến thành hai hố to?

Natalie - Portman trái lo phải nghĩ, đều tưởng không rõ.

Chẳng lẽ là...... Nàng bỗng nhiên bính ra một ý tưởng, chẳng lẽ là Matthew - Horner động tay chân?

Không có khả năng ! Natalie - Portman trực tiếp phủ quyết ý tưởng này, bởi vì nàng làm hai bộ phim nữ chính cùng người sản xuất, vẫn nhìn xem đều rất rõ ràng, Matthew - Horner không có từ sau lưng làm cái gì động tác nhỏ, hơn nữa Disney cũng sẽ không khiến hắn giở trò.

Nàng thở dài, rời đi bên cửa sổ, trở lại căn hộ phòng khách trên sô pha ngồi xuống, tự hỏi con đường tương lai nên đi như thế nào.

Theo [ John Carter ] thất bại, chủ lưu phim thương mại chi lộ đoạn tuyệt , chỉ có thể trở lại độc lập phim văn nghệ trên chiêu số, con đường này không dễ đi, đặc biệt là làm thất bại quay đầu giả.

May mà nàng còn có một đạo bảo hiểm, một bộ đoạt đến phim !

[ thiên nga đen ] thử chiếu danh tiếng phi thường tốt, chín tháng chính là Venice liên hoan phim, này bộ phim sẽ đi trước Venice liên hoan phim mạ vàng, sau đó chuyển chiến Canada Toronto, kiếm lấy đến đầy đủ danh tiếng cùng thanh danh sau, lại quay đầu sát hồi Hollywood, kiếm chỉ Bắc Mĩ mùa trao giải, cuối cùng mục tiêu Oscar tốt nhất nữ chính tiểu kim nhân !

Mục tiêu cùng kế hoạch tất cả đều chế định hảo, cũng là nàng hao hết tâm tư cướp đến tay .

Nhưng muốn thực hiện? Natalie - Portman biết trong đó độ khó có bao nhiêu lớn, dù cho nàng là Do Thái duệ, chẳng sợ nàng bán nhân thiết bán mười lăm năm, như cũ chỉ là có nhất định tỷ lệ đoạt giải?

Ai cũng không thể cam đoan 100% lấy đến Oscar tiểu kim nhân, liên Harvey - Weinstein cũng làm không đến.

Natalie - Portman phi thường rõ ràng điểm này, cho nên nàng phải làm là gia tăng đoạt giải tỷ lệ, tăng lớn lấy xuống tốt nhất nữ chính lợi thế.

Giờ khắc này, nàng sớm ở lễ công chiếu lần đầu sinh ra ý tưởng, càng thêm kiên định .

Nguyên bản còn có điểm do dự, nhưng hiện tại không đường thối lui, cho dù là lấy đến một Oscar tốt nhất nữ chính đề danh, cũng có thể đối với nàng kịch liệt trượt sự nghiệp có cự đại giúp.

Cho nên, nàng cần một hài tử, cần mang theo một hài tử đi tham gia Oscar !

Toàn bộ xã hội đều đồng tình dựng phụ, đều đối dựng phụ có đặc thù ưu đặc, cho dù là Hollywood loại này giới, đều bất tri bất giác thụ ảnh hưởng, chỉ cần mùa trao giải nàng có thể cử bụng to xuất hiện ở truyền thông trước mặt, khẳng định sẽ hưởng thụ đến vượt quá bình thường nhân ưu đãi.

Đương nhiên, này không thể là tư sinh tử, hài tử phụ thân muốn minh xác, tốt nhất muốn đính hôn.

Bằng không liền không là ưu thế, mà là gièm pha .

Hiện tại là tháng sáu, cự ly sau mùa trao giải tháng mười hai còn có nửa năm, thời gian vừa hảo, sáu tháng đủ để cho bụng phi thường dễ khiến người khác chú ý.

“Toàn xã hội đều cấp dựng phụ ưu đãi.” Natalie - Portman trong thanh âm mang theo một tia khinh thường,“Nằm xuống tách ra hai chân rất khó sao?”

Một hài tử là tất yếu ! kia hài tử phụ thân đâu? Đương nhiên là đang tại kết giao Darren - Aronofsky.

Nghĩ đến đây, nàng lấy di động ra đánh điện thoại, hỏi,“Darren, ngươi ở nơi nào? Như thế nào còn chưa tới?”

Mười lăm phút sau, Darren - Aronofsky đi vào này gian căn hộ, Natalie - Portman giống như săn mồi ác lang như vậy, đem Darren - Aronofsky đặt ở phía dưới.

“Đợi đã, ta không mang......”

Darren - Aronofsky lời chưa nói xong, liền bị Natalie - Portman đánh gãy ,“Không cần, ta hiện tại là an toàn kỳ.”

Nàng tính hảo ngày, hôm nay không phải an toàn kỳ.

Natalie - Portman biên điên cuồng động tác, đầu còn tại suy xét được mất.

Một cùng Darren - Aronofsky hài tử, hiện tại đến xem, ít nhất có thể cho nàng mang đến hai đại ích lợi.

Này một chính là ưỡn bụng to tiến vào mùa trao giải, trở thành xung thưởng lợi thế; Thứ hai có thể trói chặt Darren - Aronofsky, khiến gã này ít nhất vài năm bên trong chuyên tâm vì chính mình phục vụ.

Giống như vậy một rất thụ chuyên nghiệp khen ngợi trẻ tuổi đạo diễn, thật phi thường khó được.

Về phần phía trước hợp tác đồng bọn Brad - Pitt, ai quản hắn chết sống !

Brad - Pitt rất khổ sở, từ [ John Carter ] trận đầu box office thống kê ra lô kia một khắc, hắn liền biết chính mình tám thành muốn xong đời, khi nhìn đến cuối tuần đầu box office số liệu khi, hoàn toàn xác định chính mình xong đời .

Chẳng sợ Thượng Đế hàng lâm, đều không thể cứu vãn [ John Carter ] box office.

Bởi vì hắn được đến không chỉ là Bắc Mĩ box office thống kê, còn có hải ngoại box office, tại đồng bộ phát hành 70 nhiều quốc gia cùng hải ngoại địa khu,[ Alien chiến trường ] chỉ lấy đến 2200 vạn dollar trở lên.

Trên Hỏa tinh John - Carter đi đến trên địa cầu không chỉ khí hậu không hợp, còn muốn bệnh nặng sắp chết.

Cloud Atlas khất nợ vay tiền không có còn, nguyên bản còn trông cậy vào [ John Carter ] box office đại bạo, sau đó bù lại Cloud Atlas sinh ra thiếu hụt, kết quả chẳng những thiếu hụt bổ không thượng, còn muốn sinh ra càng thêm cự đại hao hụt.

Kia vài thông qua chính quy điện ảnh đầu tư con đường dung tư vào sân còn dễ nói, nếu hắn không dễ chịu, những người đó cùng một khối xui xẻo hảo.

Trọng điểm vẫn là thiếu nợ.

Ngẫm lại hai hạng mục mượn tạm cùng cầm cố vay tiền, cả vốn lẫn lời vượt qua 1 ức 8000 vạn dollar cự khoản, căn bản không phải hắn có thể ngăn chặn .

B kế hoạch là không bảo đảm , có thể xin phá sản, chung quy đó là một nhà công ty, cấp ngân hàng liền là.

Nhưng lúc trước B kế hoạch cầm cố vay tiền không đủ, hắn cá nhân còn mượn tạm cùng cầm cố gần một ức dollar, hôm nay thật sự muốn phá sản sao?

Nghĩ đến phá sản đáng sợ, nghĩ đến Nicolas Cage bị chủ nợ ép trả nợ bi thảm sinh hoạt, Brad - Pitt thân thể đều run nhè nhẹ lên.

Nếu hết thảy tất cả đều phát sinh, hắn xa so Nicolas - Cage muốn thê thảm.

Nicolas Cage tại thương nghiệp phương diện đầy đủ chứng minh qua chính mình, người thích hắn còn có không thiếu, mà hắn vẫn biểu diễn chút độc lập phim văn nghệ, thanh danh ngược lại là rất vang, nhưng thương nghiệp giá trị hữu hạn, liên tiếp làm tạp [ Troy ], Cloud Atlas cùng [ John Carter ] ba hạng mục, trừ kia vài làm ẩu B cấp phiến, ai còn dám tìm hắn?

“Không thể khiến này mấy phát sinh.” Brad - Pitt lầm bầm lầu bầu,“Tuyệt đối không thể khiến này mấy phát sinh !”

Hắn là từ Hollywood tầng chót trèo lên đến, biết không có tiền tài, danh khí cùng địa vị sinh hoạt là cỡ nào thống khổ.

Ai có thể cứu hắn? Ai có thể kéo hắn một phen? Brad - Pitt nhìn về phòng khách trung tiểu tửu ba, Angelina - Jolie đang ngồi ở chỗ đó uống rượu.

“Jolie.” Brad - Pitt đi qua, cầm lấy một ly, đặt ở Jolie trước mặt,“Đổ một ly.”

Angelina - Jolie nhìn hắn một cái, cho hắn rót non nửa ly Vodka, Brad - Pitt bưng lên đến uống một hơi cạn sạch, lửa nóng cồn chẳng những kích thích khoang miệng cùng tràng vị, hoàn cho hắn lớn lao dũng khí.

“Ta gặp một điểm khó khăn.” Brad - Pitt biết Angelina - Jolie ít nhất cũng có mấy ngàn vạn thân gia,“Jolie, ngươi có thể giúp ta sao?”

Angelina - Jolie đột nhiên nở nụ cười, gần nhất Brad - Pitt sự tình nàng làm sao có khả năng không biết? Pitt chính mình tìm chết, chẳng lẽ muốn nàng cùng nhau đi tìm chết?

Nàng không có tiền mà nói, nhiều như vậy nhi tử nữ nhi ai nuôi sống?

Quả nhiên, cùng như vậy không phụ trách nhiệm nam nhân tại cùng nhau là sai lầm.

“Jolie !” Brad - Pitt lại một lần mở miệng.

Angelina - Jolie nâng tay ngăn lại hắn tiếp tục nói tiếp, bưng lên trước mặt chén rượu, uống sạch bên trong rượu, làm ra cuối cùng quyết định.

“Chúng ta chia tay đi.” Nàng rất bình tĩnh nói ra những lời này.

Chỉ có chia tay về sau mới có thể có khoái hoạt a.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 851: Mộng Là Thật

“Angelina - Jolie muốn cùng Brad - Pitt chia tay?”

Phòng khách bên trong, Matthew nghe được Helen - Hermann mang đến tin tức, ngược lại cũng không ngạc nhiên,“Tránh hung tìm cát lựa chọn mà thôi.”

Helen - Hermann bưng một ly cà phê, nói,“Có xác thực tin tức, Angelina - Jolie đã chuyển rời Brad - Pitt trụ sở, về tới nàng tại Beverly Hills trong một tòa nhà.”

Matthew có thể lý giải Angelina - Jolie thực hiện,“Vượt qua 1 ức 8000 vạn dollar nợ nần, đổi thành ta cũng muốn cùng người nói bye bye.”

Làm danh lợi trường tạo nên đặc thù chức nghiệp, Hollywood các ngôi sao đều rất hiện thực, hắn cũng không ngoại lệ.

“Ta nghe người ta nhắc tới, Brad - Pitt muốn khiến Angelina - Jolie giúp hắn chặn lên nợ nần hắc động.” Helen - Hermann nói mới nhất truyền lưu tin tức,“Sau đó Angelina - Jolie quyết đoán cùng Brad - Pitt chia tay.”

Matthew lấy qua chén nước uống một ngụm, nói,“Quá điên cuồng .” Hắn thở dài,“Nói lên, này hai người vẫn là bởi vì chúng ta mới đi đến cùng nhau .”

Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu, năm đó vì tranh đoạt [ Smith vợ chồng ] nam chính, nàng, Matthew cùng Elena - Boyar một tay thiết kế kế hoạch Jennifer - Aniston bắt gian sự kiện, trực tiếp dẫn đến Jennifer - Aniston cùng Brad - Pitt ly hôn, do đó khiến Brad - Pitt đầu nhập đến Angelina - Jolie trong ngực.

“Này có tính hay không giáo hội tuyên dương nhân quả tuần hoàn?” Helen - Hermann khó được mở câu vui đùa,“Bởi vì ngươi bọn họ mới đi đến cùng nhau, lại bởi vì cướp đi của ngươi hạng mục mà dẫn đến chia tay.”

Matthew nhún vai,“Này mấy theo ta không quan hệ.”

Helen - Hermann buông xuống ly cà phê,“Angelina - Jolie may mắn không cùng Brad - Pitt kết hôn, Brad - Pitt xong đời .”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, giống Brad - Pitt nợ như thế cự đại vay tiền, muốn làm lão Lại là không có khả năng .

Rất nhanh, tin tức này truyền khắp Hollywood, Angelina - Jolie người phát ngôn cũng triệu tập tin tức tuyên bố hội, tuyên bố Angelina - Jolie cùng Brad - Pitt chia tay.

Chia tay nguyên nhân đương nhiên sẽ không là Brad - Pitt đầu tư thất bại, nợ con số thiên văn bàn nợ nần.

Angelina - Jolie phương diện công bố Brad - Pitt trường kỳ say rượu, cảm xúc cực kỳ không ổn định, vì bọn nhỏ trưởng thành suy xét, nàng làm một mẫu thân dứt khoát cùng Brad - Pitt tách ra.

Không chỉ là Matthew sẽ đem chính mình tạo ra cao lớn thượng, đây cũng là mặt khác Hollywood ngôi sao quen dùng chiêu số.

Này hai người vừa không kết hôn, cũng không đính hôn, chia tay cũng liền ít rất nhiều liên lụy.

Bằng không, chỉ riêng là tài sản phân cách, khả năng liền sẽ mang đến một hồi cự đại phong ba, thậm chí diễn biến thành năm đó Tom - Cruise cùng Nicole Kidman như vậy lề mề kéo dài siêu cấp bát quái.

Có lẽ Angelina - Jolie cùng Brad - Pitt là vì tình yêu đi đến cùng nhau, nhưng Hollywood có thể chống lại khảo nghiệm tình yêu quá ít .

Không có một phần tin cậy hiệp nghị trước hôn nhân, bất cứ một Hollywood đại minh tinh ly hôn, đều ý nghĩa siêu cấp đại hộc máu tất nhiên phát sinh.

So với hiện tại đầu năm, bị gia tôn tình yêu xế bóng gièm pha quấn thân Morgan - Freeman chính thức cùng thê tử làm thỏa đáng ly hôn thủ tục, cùng kế tôn nữ đi tới cùng nhau, có lẽ bọn họ cũng là chân ái, bởi vì Morgan - Freeman trận này ly hôn, cần hướng vợ trước thanh toán qua ức dollar bồi thường cùng phụng dưỡng phí dụng, dùng táng gia bại sản đến hình dung đều không quá.

Từ trên trình độ nhất định đến nói, Matthew vẫn là rất bội phục Morgan - Freeman , chung quy không phải mỗi người đều dám như vậy ngoạn.

Có lẽ hắn vẫn không kết hôn, đẳng già đi thời điểm, cũng sẽ muốn tìm tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài.

Làm một kẻ có tiền có danh nam nhân, đây không phải việc khó, có không ít trời sinh tiền vốn liền hảo nữ nhân đều thích làm loại này thấp đầu nhập cao sản xuất đầu tư ngắn hạn.

Đương nhiên, có chút tưởng đầu tư ngắn hạn nhanh chóng thu lợi nữ nhân, cũng khả năng sẽ bị buộc chặt.

Morgan - Freeman cơ hồ là công khai cùng kế tôn nữ ở cùng một chỗ , nhưng lão nhân nên tiếp nhân vật tiếp tục tiếp, nên lấy giải thưởng tiếp tục lấy, trừ cơ hồ táng gia bại sản ngoài, sự nghiệp căn bản không nhận đến cái gì ảnh hưởng.

Từ Matthew góc độ nhìn, một danh nhân xuất hiện loại này gièm pha, sẽ gặp đến trí mạng đả kích, nhưng tại Bắc Mĩ tại Hollywood, tựa hồ này mấy căn bản đều không là sự.

Thái Bình Dương hai bờ tình huống rõ ràng bất đồng, đổi thành tại Thái Bình Dương bờ bên kia, Morgan - Freeman sớm liền xong đời .

Chỉ có thể nói Bắc Mĩ bên này vừa có xã hội đại hoàn cảnh cho phép, cũng có truyền thông cùng người xem đều biết Hollywood các ngôi sao là quần cái dạng gì thao đản ngoạn ý.

Hollywood các ngôi sao, đại bộ phận đều giống Matthew như vậy, không mấy người che giấu chính mình sinh hoạt cá nhân.

Lão bài các nữ tinh thích trâu già gặm cỏ non, tuổi trẻ nữ tinh chủ động tới gần thành danh nam tinh, thành danh các nam tinh trừ sự nghiệp, còn muốn vội vàng đốn củi mệt.

Rất nhiều người nam tìm nữ cùng nữ tìm nam trò chơi ngoạn được quá nhiều, nhiều đến đối khác phái thẩm mỹ mệt nhọc, kết quả là nam nam cùng nữ nữ phối đúng hiện tượng kịch liệt gia tăng, thậm chí song tính luyến đều không đoạn lộ đầu.

Muốn tìm trinh tiết liệt nữ đừng đến Hollywood, này giới đều là xem hợp mắt liền khai làm, làm ra cảm tình đến liền duy trì một đoạn chính thức quan hệ, làm không ra cảm tình kéo quần lên đều về nhà mình.

Nếu có nhân đồng thời cùng vài Hollywood nữ tinh chính thức kết giao, có thể tưởng tượng hắn trên đầu lục có thể thành đại thảo nguyên.

Liên nổi tiếng hảo nữ nhân Meryl - Streep đều có thể tại hôn nội cùng người xe chấn.

Có lẽ Hollywood thật có hảo nữ nhân, bất quá Matthew không có gặp được.

Lại nói, Angelina - Jolie hai năm nay xác thật có lãng nữ quay đầu xu thế, đại khái trở thành như vậy một đống hài tử mẫu thân thật dùng được.

Brad - Pitt cùng nàng không có kết hôn, dù cho kế tiếp phá sản, cũng không khả năng từ Angelina - Jolie chỗ đó muốn tới phụng dưỡng phí.

Như là ly hôn phụng dưỡng phí loại này , không phân nam nữ.

Hai năm trước, Madonna cùng Anh quốc đạo diễn Guy Ritchie ly hôn, Madonna thanh toán cho chồng trước Guy Ritchie bao gồm tiền mặt cùng tài sản ở bên trong ít nhất 7500 vạn dollar phụng dưỡng phí, này bút ly hôn “Chia tay phí” Lập xuống nam phương từ nữ phương kia đạt được phụng dưỡng phí tối cao kỉ lục.

Liền tại Angelina - Jolie cùng Brad - Pitt nháo chia tay đồng thời, Matthew bên này chiếm được một tin tức tốt, Clint - Eastwood tại nhìn qua American Sniper này bản tự truyện sau, trên nguyên tắc đồng ý đạo diễn cải biên điện ảnh.

Đương nhiên, này chỉ là bước đầu ý đồ, không có đạt thành chính thức hiệp nghị phía trước, còn tồn tại rất lớn biến số.

Matthew khiến Bella - Anderson phụ trách cùng Clint - Eastwood đạo diễn hiệp ước đàm phán.

Đây không phải Sophia - Coppola hoặc là Patty Jenkins như vậy đạo diễn, Clint - Eastwood là Hollywood danh phù kỳ thực nhất tuyến đạo diễn, Matthew cũng làm hảo móc ra tuyệt bút thù lao chuẩn bị.

Một phương diện khác, hắn cũng muốn tổ kiến một biên kịch đoàn đội đem tự truyện cải biên thành kịch bản.

Bất quá hiện tại hắn không có thời gian, việc này tạm thời đều phải giao cho Helen - Hermann cùng Bella - Anderson đi xử lý.

Matthew trong khoảng thời gian này nhất chủ yếu nhiệm vụ, chính là vi sắp tại Independence Day lịch phát hành công chiếu [ Inception ] làm tuyên truyền.

Trừ thông thường tuyên truyền thủ đoạn, Warner Bros tại [ Inception ] tuyên truyền mở rộng thượng sử dụng virus marketing.

Sớm ở năm trước quay chụp hoàn thành thời điểm, virus marketing thứ nhất giai đoạn liền phát động , Warner Bros chuyên nghiệp đoàn đội thông qua tát lưới đặt đường dây phương thức,** công chúng hảo kì tâm.

Đương năm trước Warner Bros vừa khai thông [ Inception ] trang web chính thức thời điểm, tuyệt đại đa số người đều đối trên trang web cái kia xoay tròn con quay không hiểu ra sao -- này bộ phim là về cái gì? Con quay cùng kịch tình có liên quan như thế nào? Tên phim “Inception” Là ý gì?

Lão đạo Warner Bros marketing nhân viên không có giống mặt khác phim như vậy sớm vòng ra con bài chưa lật, mà là không ngừng đưa lên ra manh mối, khiến công chúng đối phim có điều lý giải, nhưng lại toát ra càng nhiều dấu chấm hỏi, lấy này ** các fan điện ảnh hảo kì tâm, làm cho bọn họ khẩu khẩu tương truyền, duy trì liên tục chú ý bản phiến.

Matthew sớm liền nghe Christopher - Nolan nói qua,[ Inception ] marketing đoàn đội quay chụp khi liền chế định hoàn bị kế hoạch, phim virus tuyên truyền muốn nắm giữ hảo cân bằng, vừa không thể che cũng không thể không hề có giữ lại, cũng chính là vừa phải người xem trước tiên quen thuộc phim, cũng muốn làm cho bọn họ tại quan khán phim thời điểm lại vẫn có mới mẻ cảm.

Lời này nói đến dễ dàng làm lên đến khó, rất nhiều phim tuyên truyền thời điểm cũng không có nắm chắc hảo này độ, kết quả dẫn đến người xem còn chưa xem cũng đã đối phim rõ như lòng bàn tay, mất đi xem ảnh hưng phấn kình.

Bởi vậy, Warner Bros marketing đoàn đội không có từ kịch tình vào tay, mà là từ trong phim hạch tâm sáng ý “Mộng cảnh cơ kỹ thuật”,“Ý thức phạm tội” Đẳng mấy cái điểm đến triển khai, cường điệu “Của ngươi đại não chính là phạm tội hiện trường”,“Mộng cảnh cũng là chân thật ” Đẳng tuyên truyền khẩu hiệu.

Như vậy, người xem tại xem ảnh phía trước liền đối phim mấu chốt thiết lập có bước đầu lý giải, xem ảnh lúc ấy thoải mái không thiếu.

Không thể bị người xem lý giải điện ảnh tất nhiên không thể đại bán, đây là điện ảnh thị trường cơ sở nhất quy luật chi nhất.

Virus marketing rất trọng yếu một điểm là muốn gợi ra người khác hứng thú, không có hứng thú lại nhiều thủ đoạn cũng là lãng phí.

Hôm nay phim phát hành sắp tới,[ Inception ] marketing đoàn đội đúng lúc điều chỉnh phương hướng, kết hợp Matthew đẳng chủ sáng đoàn đội tuyên truyền thông cáo, đem marketing hoạt động từ online chuyển đến offline, tại New York, Los Angeles, Chicago đẳng toàn mĩ thành phố lớn đầu đường cột mốc trên vật kiến trúc phân biệt vắt ngang cự hình áp phích, này mấy áp phích thế nào vừa thấy sẽ khiến nhân sinh ra ảo giác, cho rằng điện ảnh trung cảnh tượng rõ ràng phát sinh ở hiện thực bên trong.

Này mấy áp phích chủ yếu là do hai loại nội dung cấu thành, một tấm áp phích là kiến trúc ngoài mặt chính phát sinh co xoắn, lộ ra bên trong tầng; Một khác trương là từ đại lâu đỉnh tầng cửa sổ bên trong nghiêng dưới cuồn cuộn hồng thủy......

Áp phích cực cụ lực rung động, cũng phi thường phù hợp phim hậu kỳ giai đoạn lời quảng cáo -- mộng là thật , một khi internet công bố, nhanh chóng bị lớn nhỏ trang web đăng lại, thành công hấp dẫn mọi người nhãn cầu, vi phim tạo thế lại lập nhất công.

Virus marketing là thủ đoạn, mà không phải mục đích , làm hảo nó thường thường có thể tạo được một hai bát ngàn cân tác dụng, nhưng một bộ phim thương nghiệp thành bại, ngược lại cũng không hoàn toàn quyết định bởi virus marketing thành bại.

Tựa như Christopher - Nolan đối Matthew nói như vậy, virus marketing là thứ có ý tứ, thế nhưng phim bản thân không được mà nói, ai sẽ để ý ngươi online offline làm cái gì quỷ.

Nếu phim chất lượng không quá cứng, không thể được đến đại đa số người xem đồng tình, tại phim phát hành sau, virus marketing mang đến chính là phản diện hiệu quả, phản đối danh tiếng sẽ lấy như thiểm điện tốc độ ở trên mạng internet truyền lưu.

Này bộ lấy “Mộng cảnh” Làm chịu tải khoa học viễn tưởng điện ảnh, cũng tại vô số Matthew cùng Christopher - Nolan fan điện ảnh chờ đợi trung, vạch trần thần bí mạng che mặt.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 852: Ngươi Lạnh Không

Kỳ nghỉ hè vĩnh viễn là một năm trung điện ảnh hỏa bạo nhất cùng với cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm, năm nay cũng không ngoại lệ, từ món đồ chơi đến kỹ thuật trạch phú nhị đại lại đến người sao hoả, còn có kia chỉ phản truyền thống đồng thoại da xanh quái vật, đều tại dùng mãnh liệt tuyên truyền thế công duy trì liên tục oanh tạc mọi người đầu não.

Kịch chiến đã tiến vào cao trào, Matthew cùng Christopher - Nolan cộng đồng dâng lên fan điện ảnh nhón chân trông ngóng [ Inception ], bởi tên phim quỷ dị còn có Warner đối kịch bản bảo trì một cấp bảo mật trạng thái, khiến cho chỉnh bộ phim tại mọi người phỏng đoán trung phủ lên Hollywood độc hữu thần bí mạng che mặt.

Matthew tại vô số fan điện ảnh hô to trung đi qua thảm đỏ.

Đi đến truyền thông khu, hắn một thân chính trang, cùng mặc đoản khoản tiểu lễ phục Emma - Roberts chuyện trò vui vẻ, thần thái thoải mái, đối mặt truyền thông cùng fan điện ảnh yêu cầu, bọn họ cũng tận lực phối hợp, kiên nhẫn bày ra tạo hình cung bọn họ chụp ảnh.

Michael - Fassbender cùng James - McAvoy trước sau đi lên thảm đỏ, hai người mặc cùng loại màu đen lễ phục, tựa hồ tại hướng ngoại giới truyền lại bọn họ là một đôi hảo cơ hữu......

Đây là kỳ nghỉ hè cuối cùng một hảo lịch phát hành,[ Inception ] tại rạp chiếu phim El Capitan tổ chức hạo đại Bắc Mĩ lễ công chiếu lần đầu, lấy Matthew cùng Christopher - Nolan cầm đầu chủ sáng đoàn đội, toàn bộ lượng tướng thảm đỏ.

Chỉ có một người ngoại trừ -- Anne - Hathaway.

“Như thế nào không thấy được Anne - Hathaway đâu?” Emma - Roberts thừa dịp phóng viên chụp ảnh, hỏi.

Matthew trước đối với fan điện ảnh bên kia phất phất tay, tiếp hồi đáp,“Christopher - Nolan cự tuyệt nàng tới tham gia.”

Lúc trước London sự kiện kia, nghiêm trọng ảnh hưởng đến Christopher - Nolan cảm quan, nếu Emma - Roberts không phải có hảo cô cô, nàng cũng tới không được lễ công chiếu lần đầu.

Về phần Anne - Hathaway, mặt khác phương diện ngược lại cũng ảnh hưởng không lớn, nhưng Christopher - Nolan là sẽ không lại cùng nàng hợp tác.

Nhìn thấy mặt sau Michael - Fassbender cùng James - McAvoy dần dần tiếp cận truyền thông khu, Matthew cùng Emma - Roberts ăn ý cùng nhau rời đi nơi này, hướng tới phỏng vấn khu đi.

Cùng Julia - Roberts loại này điển hình mĩ thức đại nữu bất đồng, kiều tiểu Emma - Roberts càng phù hợp Đông Phương thức thẩm mỹ.

Matthew không tự giác liền tưởng đến tại Canada khi phát sinh hết thảy, thoáng tới gần Emma - Roberts, hạ giọng hỏi,“Emma, gần nhất lạnh không?”

Emma - Roberts sửng sốt một chút, tháng bảy Los Angeles nắng nóng như lửa, như thế nào sẽ lãnh đâu?

“Bên ngoài không lạnh không có nghĩa là bên trong không lạnh a.” Matthew mang theo thâm ý nói.

Nghe nói như thế, Emma - Roberts lập tức minh bạch , ma sát sinh nhiệt sảng khoái cảm xuất hiện ở trong trí nhớ, lập tức nói,“Bên trong...... Giống như thật có chút lạnh ai.”

Matthew tự nhiên hiểu được lời này ý tứ, cười nói,“Ta thích nhất giúp ngươi sưởi ấm.”

Emma - Roberts dĩ nhiên làm ra quyết định,“Hảo a.”

Matthew nhìn thấy có phóng viên chào đón, hạ giọng nhanh chóng nói,“Lễ công chiếu lần đầu kết thúc ta ở cửa sau kia chờ ngươi.”

Emma - Roberts không có nhiều lời, chỉ là gật gật đầu.

Một vị nữ phóng viên mang theo nhiếp ảnh phóng viên đón đi lên, dựa theo lần đầu kế hoạch, Matthew này nam chính khẳng định muốn nhận phỏng vấn.

“Horner tiên sinh, ngươi cho rằng này bộ phim hạch tâm là cái gì?” Nữ phóng viên hỏi.

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“[ Inception ] quan sát điểm ở chỗ mộng cảnh có thể chia sẻ...... Mộng cảnh bị thiết kế được vô luận từ trên thị giác vẫn là cảm quan bên trên đều chân thật vô cùng, khiến nằm mơ nhân chính mình thân ở mộng cảnh lại hồn nhiên không biết này chỉ là giấc mộng. Tại kia chủng tiềm thức trạng thái bên trong, một người tối thâm tầng, trân quý nhất bí mật lại nhìn một cái không sót gì.”

Nói tới đây, hắn tổ chức dưới ngôn ngữ, tiếp tục nói,“Bộ điện ảnh này hạch tâm quan điểm cho rằng một khái niệm sinh ra thực ra tương đương với một điều cực phú co dãn sinh mệnh lực ký sinh trùng, nó bò qua dấu vết vĩnh viễn tồn tại ở ngươi trong não nơi nào đó. Nếu có nhân có thể xâm nhập của ngươi mộng cảnh không gian, dùng một loại cực kỳ chân thật thủ đoạn tùy ý làm bậy, thậm chí ăn trộm một vô cùng tư mật khái niệm mà nói, loại này tự thuật cố sự cắt vào điểm sẽ phi thường hết sức hấp dẫn.”

Nữ phóng viên lại hỏi,“Lần này cùng Nolan đạo diễn hợp tác thế nào?”

“Phi thường bổng ! một tuyệt đối mĩ diệu lữ trình.” Matthew không chút nào keo kiệt ca ngợi phim cùng Christopher - Nolan,“Phim giải trí tính mười phần, đa nguyên hóa biểu hiện kinh sợ, việc gì cũng có khả năng phát sinh. Thế nhưng mấu chốt là nhân vật chính muốn đuổi theo tìm một súc tàng đã lâu chân tướng, tìm đến đường về nhà. Cố sự bản thân nguyên sang tính cũng rất mạnh, không ai từng có chẳng sợ cùng loại trải qua, càng không thể tưởng tượng sẽ là một loại nào cảm giác.”

Hắn cười nói,“Này hết thảy khiến ta cảm thấy hưng phấn dị thường, có thể tham gia bộ điện ảnh này quay chụp, lại còn có thể cùng Nolan đạo diễn hợp tác. Hắn tại nắm chắc nhiều cấp độ cố sự giảng thuật phương diện tuyệt đối là chuyên gia, sẽ khiến người xem cảm nhận được ngay trong tầm tay chân thật.”

Cuối cùng, Matthew cố ý đem đề tài phóng tới Christopher - Nolan trên người,“Nolan đạo diễn là một thông minh tuyệt đỉnh điện ảnh nhân ! khó có thể tin, ta có thể có cơ hội này cùng một tài hoa hơn người đoàn đội chặt chẽ hợp tác. Chúng ta từng liền nhân vật tiến hành qua lâu dài thảo luận, mỗi một độc lập cá thể quá khứ cùng lẫn nhau quan hệ. Nolan đạo diễn phi thường cổ vũ mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, mặc kệ nhân vật lớn nhỏ, vai diễn bao nhiêu, hắn hi vọng mỗi người đều có thể cùng nhân vật dung hợp cùng một chỗ, cấp ra bản thân ý tưởng, khiến nhân vật cùng diễn viên chân chính trên ý nghĩa làm đến hợp hai làm một.”

Làm một đứng đầu ngôi sao cấp diễn viên, cùng một cái khác đang tại đi lên đứng đầu thương nghiệp đạo diễn kéo gần quan hệ, ưu việt khá nhiều.

Hơn nữa Matthew đại khái có điểm ấn tượng, Christopher - Nolan giống như mặt sau vẫn chụp nhiếp khoa học viễn tưởng hoặc là chiến tranh linh tinh phim, này mấy cùng hắn định vị đều phi thường ăn khớp.

Kế tiếp là một siêu cấp anh hùng điện ảnh cùng tục tập chụp lại điện ảnh hoành hành thế giới, siêu cấp anh hùng nhân vật hắn sẽ không nhận, tục tập loại diễn viên chính sớm cố định, có thể để cho hắn lựa chọn nhất tuyến thương nghiệp đại chế tác thực ra cũng không phải rất nhiều.

Christopher - Nolan không thể nghi ngờ chính là trong đó tương đương không sai một con đường.

Đi đến nhà tài trợ trước bối cảnh bản chuẩn bị chụp ảnh chung, Matthew thấy được Christopher - Nolan, Christopher - Nolan cùng hắn quan hệ vẫn không sai, lập tức lại đây chủ động cười chào hỏi.

“Thực ra ta phi thường hi vọng ngươi có thể xuất hiện ở [ Dark Knight Rises ] trung.” Christopher - Nolan đề tài không thể tránh khỏi cùng điện ảnh có liên quan,“Có thể đánh bại Batman đối thủ không dễ tìm, ngươi là tối có sức thuyết phục lựa chọn.”

Matthew xòe tay, nói,“Ngươi biết , ta đối siêu cấp anh hùng không có hứng thú.” Hắn nở nụ cười,“Chris, lấy của ta thù lao biểu diễn Bane, sẽ dẫn đến kịch tổ thù lao thất hành.”

Christopher - Nolan nhẹ nhàng gật đầu,“Ngươi nói rất đúng.”

Hắn không phải đơn thuần đạo diễn, cũng vẫn ở chính mình trong kịch tổ đảm nhiệm người sản xuất nhân vật, biết Matthew nói được phi thường có đạo lý.

Suy nghĩ một chút, Christopher - Nolan còn nói thêm,“Tương lai ta còn có một chút phim khoa học viễn tưởng kế hoạch, hi vọng chúng ta còn có hợp tác cơ hội.”

Biểu diễn diễn viên cần xuất sắc đạo diễn, xuất sắc đạo diễn đồng dạng cần xuất sắc diễn viên, song phương gia tăng uy lực là cự đại .

Matthew rất bình tĩnh rất chăm chú nói,“Ta cũng hi vọng còn có hợp tác cơ hội.”

Có vài lời không cần nhiều lời, hai người đều đại khái biết lẫn nhau đối với hợp tác thái độ cùng lập trường.

Đối với điện ảnh sản nghiệp mà nói, Matthew từng sinh hoạt cái kia quốc gia một câu rất thích hợp -- rượu hảo cũng sợ ngõ nhỏ thâm, mà phim hoa lệ ngôi sao đội hình sẽ bảo đảm nó bị càng nhiều fan điện ảnh phát hiện.

Michael - Fassbender cùng James - McAvoy lúc này đi tới, Matthew quá khứ cùng hai người nhất nhất ôm.

“Tiểu tử ngươi, tại Rio de Janeiro làm ra lớn như vậy động tĩnh.” Michael - Fassbender tựa hồ nghe nói trong giới truyền lưu nào đó tiểu đạo tin tức,“Thế nhưng không gọi ta cùng James đi tham gia !”

James - McAvoy lắc đầu thở dài,“Ngươi rất để người thất vọng a, Matthew !”

“Các ngươi nói cái gì?” Matthew bày ra một bộ nghe không hiểu bộ dáng.

“Ngươi......” Michael - Fassbender chỉ chỉ hắn.

Matthew lui ra phía sau một bước, lên lên xuống xuống đánh giá hai người một phen, cố ý chuyển đề tài, hỏi,“Các ngươi hôm nay xuyên là tình lữ trang sao?”

Michael - Fassbender cùng James - McAvoy màu đen lễ phục hình thức phi thường tương tự.

“Các ngươi hai, một đi diễn x giáo thụ, một diễn Magneto.” Matthew trêu chọc nói,“Sẽ không giống này hai tên như vậy tương ái tương sát đi?”

Hắn cố ý dùng loại khác ánh mắt nhìn Michael - Fassbender cùng James - McAvoy,“Các ngươi hai sẽ không làm cùng một chỗ đi?”

Michael - Fassbender lại đây ôm lấy hắn vai,“Ngươi tưởng nhiều lắm, Hollywood còn có đại khu rừng đang chờ chúng ta chinh phục đâu !”

“Đúng vậy !” James - McAvoy phụ họa nói,“Nữ nhân đều thôi không lại đây, nơi nào thời gian quản nam nhân.”

Matthew không khỏi cười lên, có lẽ là nhận đến hắn ảnh hưởng, Michael - Fassbender cùng James - McAvoy cảm tình lộ trở nên dị thường gập ghềnh, bên cạnh bạn gái đổi một lại một, ngay cả phía trước ồn chuẩn bị đính hôn James - McAvoy, đều không biết vì sao hủy bỏ đính hôn.

Này hai người, tại Hollywood nhị tuyến minh tinh bên trong, coi như là danh khí bên ngoài đốn củi công.

Đứng ở quảng cáo trước bối cảnh bản, kịch tổ cùng nhau chụp ảnh chung, sau đó lại cùng các nhà tài trợ chụp ảnh chung, thẳng đến gần hai mươi phút sau, Matthew mới cùng kịch tổ đi vào rạp El Capitan.

Này cuối tuần, trừ [ Inception ] ngoài, không có mặt khác đại chế tác phim mở màn, phía trước phát hành phim trung, cũng không có có thể uy hiếp đến [ Inception ] tồn tại.

Hai tuần trước phát hành [ John Carter ] tuyệt đối là thấp khai thấp đi điển hình, phát hành nửa tháng, Bắc Mĩ box office vừa mới 3000 vạn dollar xuất đầu, tại đoạn dốc cheo leo liên tục rớt xuống trung, Bắc Mĩ box office vượt qua 5000 vạn dollar hoàn toàn thành hi vọng xa vời.

Tiền một cuối tuần phát hành Karate Kid, tuần đầu box office tựa hồ không sai, nhưng không ai cho rằng tiến vào tuần thứ hai công chiếu sau có thể uy hiếp đến [ Inception ].

Làm Hollywood chủ lưu thương nghiệp điện ảnh,[ Inception ] từ chế tác đến tuyên truyền lại đến phát hành, đều có thể nói là cự vô bá cấp bậc.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 853: Kẻ Trộm Giấc Mơ

Màn đêm vừa hàng lâm, một chiếc màu đen xe hơi dừng ở thế kỷ thành đế vương giải trí mắt xích rạp chiếu phim cửa phía trước, hai mang theo kính đen hắc nhân nhanh chóng đi vào rạp chiếu phim, sau đó vào trước đó đặt khách quý phòng xem phim, đợi không bao lâu, Warner Bros đầu phim liền tại trên màn ảnh sáng lên.

“Chúng ta làm gì đến xem Matthew - Horner điện ảnh?” Jada Smith thoạt nhìn rất bất mãn,“Bạch bạch cho hắn cống hiến box office !”

Will - Smith đối với chính mình lão bà có điểm bất đắc dĩ, nói,“Có thể hay không xem xa một chút? Nhiều chúng ta này hai tấm vé có ích lợi gì?[ Inception ] đến cùng như thế nào, trực tiếp ảnh hưởng đến ta đầu tư Karate Kid !”

Jada Smith hừ một tiếng,“Cái kia Matthew - Horner chính là tại theo chúng ta không qua được, biết rõ chúng ta Karate Kid đều định hảo lịch phát hành , còn muốn đem hắn phim đặt ở này cuối tuần, rõ ràng muốn cướp box office.”

“Không thể nói như vậy.” Will - Smith còn vẫn duy trì lãnh tĩnh,“Này bộ phim, Matthew - Horner chỉ là nam chính cùng trên danh nghĩa người sản xuất, tại chế tác cùng lịch phát hành phương diện căn bản không có phát ngôn quyền.”

Jada Smith vẫn là kia phó bộ dáng,“Hắn cái loại này khốn kiếp, cái gì phá sự làm không được?”

Nghe nói như thế, Will - Smith đột nhiên trầm mặc , chung quy rất nhiều sự không thể làm như không thấy có tai như điếc.

Ngẫm lại lúc trước bọn họ thành lập cái kia phản Matthew - Horner tiểu liên minh đi, một đám được đến là cái gì kết cục? Dứt khoát chính là tại so thảm.

Francis - Lawrence sớm tại đạo diễn giới mai danh ẩn tích, Naomie Harris trực tiếp chạy về Anh quốc đổi nghề, tối thảm không thể nghi ngờ là Hollywood hắc nhân vận động tiên phong Spike Lee, từ tự do dân chủ đấu sĩ trực tiếp biến thành người người phỉ nhổ rác rưởi, nhiễm lên rượu nghiện cùng độc nghiện, nghe nói sống không được vài năm .

Nói lên, lúc trước bởi vì hắn cẩn thận, chỉ làm cho Jada Smith xuất đầu, rồi sau đó thấy thế không ổn, nhanh chóng giải thích biến hóa lập trường, mới không có nhận đến quá nhiều phản đối ảnh hưởng.

Nhưng hai năm nay, chịu tìm hắn đảm nhiệm nhất tuyến thương nghiệp đại chế tác nam chính kịch tổ cơ hồ không có......

Phát sinh này mấy, Matthew - Horner có thể thoát được can hệ?

May mắn hắn không phải những người đó, may mắn hắn theo số đông nhiều người cạnh tranh trung lấy đến [ Green Lantern ].

Khác không nói, chỉ cần hắn có thể làm đến Johnny - Depp với [ Cướp biển vùng Caribbean ] cái loại này trình độ, Matthew - Horner dù cho lại nghĩ làm cái gì, cũng cơ bản không có biện pháp, thậm chí hắn có khả năng hòa nhau một thành.

Đột nhiên vang lên phối nhạc thanh, đánh gãy Will - Smith miên man suy nghĩ, sau đó hắn tập trung tinh lực nhìn về màn ảnh lớn.

Đây không phải một bộ điển hình khoa học viễn tưởng điện ảnh, có lẽ bị định nghĩa vi “Phát sinh tại ý thức kết cấu nội đương đại động tác phim khoa học viễn tưởng” Càng thêm thích hợp, điện ảnh giảng thuật cũng không phải là tương lai thế giới, mà là hiện tại này hiện thực thế giới, một loại tân sinh vật tin tức kỹ thuật bị khai phá đi ra, để người có thể thông qua loại này thủ đoạn tiến vào người khác tâm linh, tư duy hoặc là mộng cảnh.

Nhìn một đoạn thời gian sau, Will - Smith cảm giác [ Inception ] tới một mức độ nào đó rất giống [ Matrix ] hoặc là [ Minority Report ] tổng hợp thể.

Phim thế giới xuất hiện một loại hoàn toàn mới kỹ thuật, có thể cho nhân tiến vào người khác trong mộng cảnh, do đó xem xét người khác riêng tư cũng đánh cắp trọng yếu tình báo.

Không hề có phòng bị trung, mộng trở thành tiến trú nhân loại tiềm thức tốt nhất con đường, Matthew - Horner sắm vai nhân vật chính Dom Cobb là tặc, một kinh nghiệm dày dặn kẻ trộm, cùng đại đa số “Kẻ cắp” Bất đồng, hắn cũng không cần loạn bái người khác ví tiền.

Ở trong thế giới này, đối với hắn người như thế, có một rất kỳ dị xưng hô -- kẻ trộm giấc mơ.

Hắn sở trường tuyệt sống, là lẻn vào người khác trong mộng, trộm lấy tiềm thức trung có giá trị tin tức cùng bí mật, nếu là tất yếu hắn còn sẽ tiến hành tiến thêm một bước ký ức di thực, bóp méo hắn ký ức.

Mà làm tiên phong đạo mộng nhân, hắn tự nhiên còn có một đoàn đội, hắn cùng hắn đoàn đội làm thuê cho một vị Nhật Bản phú thương, xâm nhập lệnh một vị phú thương mộng cảnh, cũng cài vào ký ức khiến phú thương đem thủ hạ công ty cắt chia tách, mà này cơ hồ là một không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ......

Xác thực điểm đến nói, này cố sự cũng không phức tạp, nhưng phim sử dụng lại là tương đối phức tạp tự sự thủ pháp.

Làm một biểu diễn qua không thiếu box office đại bạo phim khoa học viễn tưởng ngôi sao, Will - Smith đối với phim khoa học viễn tưởng, đặc biệt là thương nghiệp phim khoa học viễn tưởng, có rõ ràng nhận tri.

Đại bộ phận khoa học viễn tưởng điện ảnh cố sự thực ra phi thường đơn giản trực tiếp, có thể nói là trực lai trực khứ -- không ngoài là ngoại tinh nhân xâm nhập, nào đó địa cầu nhân nghĩ biện pháp chạy trốn cũng cuối cùng tìm đến giải quyết ngoại tinh nhân biện pháp; Không thì cũng là bỗng nhiên lâm vào nào đó khủng bố quái vật đuổi giết; Lại có chính là tại tương lai nào đó kỳ lạ hoàn cảnh trung, bị bắt bắt đầu một hồi thay đổi sinh hoạt mạo hiểm......

Loại này nhưng lặp lại, bắt chước, đại lượng sinh sản cố sự hạch tâm vốn chính là phim thương mại đặc chất chi nhất, chụp hảo mà nói hội truyền lưu rộng rãi; Chụp được không tốt mà nói thường thường sẽ khiến người xem cảm thấy khuyết thiếu tân ý, hoa lệ không động, không có cá tính, giống như dễ dàng gây chán thức ăn nhanh thực phẩm.

[ Inception ] tuyệt đối không thuộc về này một loại hình.

Này bộ phim chiếu phim không lâu thời gian, hắn liền phát hiện điện ảnh tình tiết phiền phức, phập phồng khúc chiết, hoặc ẩn hoặc hiển trước sau hô ứng.

Từ khoa học viễn tưởng cấu tứ góc độ đến nói,[ Inception ] này bộ phim cấu tứ không tính trước chưa từng có ai, độc đáo tân kỳ.

Này phim rất hấp dẫn nhân không tốt, nhưng Matthew - Horner biểu diễn chưa nói tới bao nhiêu xuất sắc, lấy hắn góc độ xem, nhiều lắm cũng chính là bình thường mà tương đối cứng nhắc.

“Bất quá chính là ôm lên Christopher - Nolan đùi......”

Will - Smith đáy lòng ý tưởng không có bại lộ đi ra,“Chính là vận khí tốt khốn kiếp mà thôi.”

Này phim tối thành công chính là đạo diễn lấy phấn khích tự sự cùng hoàn mỹ chi tiết khiến điện ảnh có vẻ hết sức hấp dẫn mà rất có thâm ý, đại bộ phận về hư nghĩ hiện thực cùng mộng cảnh điện ảnh đều lại vẫn đem trọng tâm đặt ở hiện thực sinh hoạt bộ phận, bởi vì chúng nó rất khó bày biện ra một hoàn chỉnh mộng cảnh thế giới.

Christopher - Nolan tắc thông qua nhẵn nhụi triển lãm như thế nào tiến vào mộng cảnh, ở trong mộng cảnh khả năng xuất hiện vấn đề, như thế nào tỉnh lại đợi đã (vân vân) vấn đề, khiến mộng cảnh triệt để hình thành hoàn chỉnh thế giới, có chính mình độc đáo pháp tắc, quy luật, logic.

Tại phối hợp thượng một ít tìm ra lời giải cùng như nhất xuất sắc thị giác hiệu quả, khiến chỉnh bộ phim có vẻ hết sức mê người.

“Matthew - Horner vận khí thật sự rất tốt.” Will - Smith ý nghĩ như vậy càng trở nên cường liệt,“Có thể chọn đến như vậy một bộ đặc thù khoa học viễn tưởng đại chế tác, quả nhiên có điểm ánh mắt.”

Cùng loại như vậy phim khoa học viễn tưởng sợ nhất là cái gì, hắn tổng kết qua phía trước thất bại kia vài, sợ nhất không thể nghi ngờ chính là Cloud Atlas cái loại này thần thần đạo đạo, mạc danh kỳ diệu loại hình.

Này phim rõ ràng không phải, tựa hồ còn thành công tránh né kia vài khanh.

Theo phim kịch tình thâm nhập, Will - Smith nhìn xem rất rõ ràng,[ Inception ] không phải vì khảo nghiệm người xem chỉ số thông minh mà đến, cho nên kịch tình phức tạp thế nhưng cũng không cố ý, hết thảy đều là vì này kinh thế hãi tục nội dung yêu cầu.

Nhìn như khó phân, thế nhưng không có một dư thừa màn ảnh cùng một câu dư thừa lời kịch, tùy ý sót mất một màn ảnh hoặc là bỏ qua một lần đối thoại, đều đem sử xem ảnh không hoàn chỉnh.

Kịch tình cũng tương đương rõ ràng, bởi vì toàn bộ cố sự có một căn phi thường rõ ràng chủ tuyến -- chính là kẻ trộm giấc mơ Cobb cùng Arthur, thụ Nhật Bản cự thương Saitou nhờ vả, xâm nhập Saitou đối thủ cạnh tranh Anh quốc cự Thương lão Fischer chi tử tiểu Fischer ý thức, khiến cho hắn tại lão Fischer sau khi qua đời tự động giải tán phụ thân công ty.

Này quá trình dùng một bộ tầng mộng cảnh đến hoàn thành.

Ở đây trong lúc này, hắn gặp được đủ loại khó có thể tin tưởng thị giác kỳ quan, tỷ như không gian đảo ngược, nhân tử phục sinh.

Đối với chân nhân điện ảnh bên trong tựa hồ không có khả năng xuất hiện, bởi vì chân nhân điện ảnh đối với nhân loại mộng cảnh khắc họa cực kỳ hữu hạn, bao gồm David - Lynch cũng chỉ là tại chỉ một không gian bên trong chơi đùa hiện thực cùng mộng cảnh trò chơi xếp hình chắp nối mà thôi,

Mà phim này kinh diễm chỗ liền ở chỗ miêu tả mộng cảnh có thể muốn làm gì thì làm, tùy ý đảo điên nhân loại công nhận vật lý quy luật.

Will - Smith thở dài, dù cho trước đây có vài ý tưởng, lại không thể không thừa nhận Matthew - Horner đầu não phi thường thanh tỉnh, vẫn không đi chạm kia vài tiểu chúng phim, thủy chung dừng lại tại đại chúng tầm nhìn trong.

Có lẽ đây cũng là hắn có thể trèo lên siêu cấp cự tinh vị trí mấu chốt nhân tố đi.

Matthew - Horner diễn viên chính này bộ phim, trước sau như một đối mặt càng nhiều người xem quần thể, mà không cực hạn ở cái gọi là tư thâm fan điện ảnh hoặc là chuyên nghiệp hóa nhân sĩ.

Mặt khác, sản xuất phương đầy đủ nhận thức đến Matthew - Horner sở trường, cố ý gia nhập kia vài hắn am hiểu phim hành động kỹ xảo, này mấy nhìn như lạn tục tình tiết đặt ở phim trúng ý nghĩa trọng đại, không chỉ có đối không thể tưởng tượng kịch tình phát ra giảm xóc tác dụng, cũng khiến một ít xem quen bỏng điện ảnh người xem có một loại thân thiết trở về cảm, không đến mức tại đây trường tương đối phức tạp tự sự trung lạc mất phương hướng.

Phim kết thúc, Will - Smith mắt nhìn sớm không kiên nhẫn Jada Smith, lại ngồi không nhúc nhích, bởi vì căn cứ qua lại mấy năm nay kinh nghiệm phán đoán, Matthew - Horner này bộ tân phim vô cùng có khả năng đại bán.

Hắn không khỏi lắc lắc đầu, gần nhất này năm sáu năm, phàm là Matthew - Horner diễn viên chính điện ảnh, có box office không bùng nổ sao?

“Đi thôi !”

Will - Smith đứng lên, tiếp đón Jada Smith đi ra phòng khách quý, dần dần ý thức được một sự kiện, Matthew - Horner đang đem mặt khác Hollywood ngôi sao súy càng ngày càng xa.

Nhưng nghĩ đến phía trước kia vài sự, hắn lại vẫn đối Matthew - Horner không có hảo cảm.

So sánh dưới, hắn càng thêm bội phục Christopher - Nolan, vị này Anh quốc đạo diễn năng lực xuất chúng, một ít Hollywood sớm liền dùng qua “Nhị thủ” Sáng ý, một khi hắn nhu hợp, lại bộc phát ra nhiếp nhân tâm phách mị lực.

Los Angeles rạp El Capitan, phim rơi xuống phụ đề thời điểm, toàn trường vang lên cực kỳ nhiệt liệt tiếng vỗ tay, Matthew cũng đứng lên chụp vang bàn tay, đồng thời hơi hơi quay đầu về phía sau nhìn lại, mặt sau an bài phổ thông người xem địa phương tiếng vỗ tay hết sức vang dội, giằng co mấy phút đồng hồ thời gian cũng không có dừng lại xu thế.

[ Inception ] hoàn toàn không giống kia vài phức tạp phim như vậy bị thụ vắng vẻ, ngược lại rất thụ người xem hoan nghênh.

Này tuyệt đối không phải Cloud Atlas hoặc là [ Matrix ] tục tập cái loại này vì triết lý mà triết lý cùng vì khắc sâu mà khắc sâu phim.

Cứ việc ngoại tại bên trên đều thuộc về điển hình trang bức điện ảnh, lại có bản chất phân biệt.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 854: Vĩ Đại Nhân Văn Chủ Nghĩa Tinh Thần

Lễ công chiếu lần đầu kết thúc, một chiếc màu đen Benz thương vụ xe hơi nhanh như điện chớp rời đi rạp El Capitan cửa sau, một đường chạy như điên đến Beverly Hills, chạy vào Horner trang viên đại môn, dọc theo thẳng tắp đường đi đến biệt thự phía trước, xe vừa đình ổn, không đợi trên phó điều khiển bảo tiêu xuống xe, sau cửa xe dĩ nhiên bị người từ bên trong đẩy ra.

Matthew xuống xe, không nói hai lời liền đem Emma - Roberts ôm xuống xe, tiến vào biệt thự sau, dứt khoát đem Emma - Roberts khiêng lên.

Nếu lên Matthew xe, Emma - Roberts cũng không để ý làm nữ tài xế, thúc giục nói,“Nhanh lên a ! ta hiện tại ngoại nhiệt nội lãnh, ngươi lại không nhanh lên trong thân thể ta liền muốn kết băng .”

Bước nhanh xuyên qua phòng khách, dọc theo trên thang lầu tầng hai, Matthew một cước đá văng phòng ngủ cửa phòng, nói,“Thân ái , ma sát sinh nhiệt tổng muốn có quá trình.”

Emma - Roberts treo tại hắn trên người, còn nói thêm,“Đừng phóng ta xuống dưới, ta không cần rơi xuống đất, ta lãnh ! ta muốn ngươi toàn bộ hành trình ôm ta.”

“Tuân mệnh, của ta Emma.” Matthew lập tức ứng xuống dưới.

Đương một người nội bộ rét lạnh như băng thời điểm nên làm cái gì bây giờ? Rất nhiều người sẽ lựa chọn lấy ấm áp mà nói tỉnh lại nàng nhiệt độ cơ thể, nhưng tại Matthew xem ra, ngôn ngữ vĩnh viễn cũng không có hành động tới trực tiếp hữu lực !

Đối phó trong cơ thể hàn băng, đương nhiên muốn dùng xâm nhập, lửa nóng cùng điên cuồng động tác đến giải quyết.

Có lẽ hắn cùng với một đống sức chiến đấu cường hãn VS Thiên Sứ liên tục đại chiến sẽ cảm thấy cố hết sức, thậm chí bởi vì uể oải dẫn đến thân thể cùng tinh thần trạng thái không tốt, nhưng khiến Emma - Roberts nội bộ trở nên nhiệt tình như lửa vẫn là tiểu ý tứ.

Đây là một hồi đưa ấm áp vận động, phụng hiến chính mình lửa nóng, hòa tan người khác hàn băng, tối có thể thể hiện vĩ đại chủ nghĩa nhân văn tình hoài.

Tại cảm nhận được Emma - Roberts lửa nóng nháy mắt, Matthew đều sinh ra một cỗ ảo giác, làm đưa ấm áp một phương, hắn dứt khoát chính là chính là một cao thượng nhân, một thuần túy nhân, một có đạo đức nhân, một thoát ly thấp cấp thú vị nhân, một hữu ích với nhân dân nhân a.

Đương Emma - Roberts thoát ly rét lạnh xâm nhập, kích động hưng phấn lớn tiếng kêu to, không kiềm chế được cả người run rẩy khi, Matthew cảm giác nhân sinh ý nghĩa cùng lắm chỉ như thế này thôi.

Nhân quý giá nhất chính là sinh mệnh, sinh mệnh đối với mỗi người đến nói chỉ có một lần, hắn nhất sinh hẳn là như vậy vượt qua: Quay đầu chuyện cũ, hắn sẽ không bởi vì hư độ niên hoa mà hối hận, cũng sẽ không bởi vì tầm thường vô vi mà xấu hổ; Lâm chung lúc, hắn có thể nói:“Của ta toàn bộ sinh mệnh cùng toàn bộ tinh lực, đều hiến cho trên thế giới tối tráng lệ sự nghiệp -- vi đốn củi mệt mà cố gắng.”

Nhân nên nhanh chóng nguyên vẹn hưởng thụ sinh hoạt, hưởng thụ tiền tài cùng mỹ nữ mang đến lạc thú, bởi vì ngoài ý muốn tật bệnh cùng bi thảm sự cố tùy thời đều có khả năng kết thúc một người sinh mệnh a !

Vì đem càng nhiều xinh đẹp khêu gợi nữ diễn viên cùng nữ model từ đói khổ lạnh lẽo trung cứu vãn đi ra, hắn đốn củi mệt đại nghiệp tuyệt đối không thể đình !

Đêm đó, Matthew dùng lớn nhất nhiệt tình, triệt để hòa tan Emma - Roberts trong cơ thể rét lạnh, ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, nhìn thấy nhiệt tình như lửa Emma - Roberts, hắn lại cảm khái -- kiên trì sơ tâm quả nhiên là chính xác a !

Ngẫm lại đi, ôm làm trên thế giới tối tráng lệ sự nghiệp lý tưởng, hắn một đầu đâm vào Hollywood, vài thập niên như một ngày kiên trì lý tưởng, cũng chưa từng quên sơ tâm, từ đói khổ lạnh lẽo trung cứu vãn một vị lại một vị mĩ nữ, cho các nàng đưa đi ngàn vạn ấm áp, đây không phải vĩ đại chủ nghĩa nhân văn tinh thần lại là cái gì?

Hollywood thật hẳn là cho hắn trao giải !

“Nghe nói ngươi tại lên kế hoạch một ít tân điện ảnh hạng mục?”

Trước khi rời đi, Emma - Roberts cố ý nhắc tới một sự kiện,“Có thích hợp nhân vật đừng quên ta.”

Matthew thay nàng kéo ra cửa xe, nói,“Yên tâm, ta như thế nào sẽ quên ngươi.”

Emma - Roberts tâm tình rất không sai, cười nói,“Có chuyện đánh cho ta điện thoại.”

Matthew nhẹ nhàng vuốt ve nàng khuôn mặt,“Ngươi nếu lạnh mà nói, tùy thời đều có thể lại đây.”

“Ta sẽ .” Emma - Roberts cúi đầu chui vào trong xe, đối Matthew phất phất tay,“Tái kiến, Matthew.”

“Tái kiến, Emma.” Matthew đóng cửa xe, nhìn theo Emma - Roberts rời đi Horner trang viên.

Ngồi ở đưa chính mình trở về Benz thương vụ ô tô thượng, nhìn Beverly Hills từng đống hào trạch từ ngoài cửa sổ xe lóe qua, Emma - Roberts trên mặt thủy chung treo nhàn nhạt cười, tựa hồ tâm tình phi thường tốt.

Lần đầu phía trước, liên tục không ngừng tuyên truyền thông cáo, khiến nàng dị thường bận rộn, cũng cho nàng rất lớn áp lực, tối hôm qua kia sảng khoái lâm ly sưởi ấm, khiến này mấy hết thảy chiếm được phóng thích.

Nói Matthew - Horner thật là đưa ấm áp hảo nhân a.

Emma - Roberts sảng khoái lười biếng duỗi eo, tuy rằng bởi vì ngày hôm qua đưa ấm áp, thân thể có chút mệt, nhưng tinh thần trạng thái lại phi thường tốt.

Đối với giống nàng như vậy chờ mong một hồi hoàn mỹ tinh xảo lại sảng khoái lâm ly vận động phóng thích áp lực người đến nói, Matthew - Horner nhất định là Thượng Đế ban ân.

Về trong nhà, Emma - Roberts không có nghỉ ngơi tính toán, trực tiếp mở ra máy tính, nhìn [ Inception ] lần đầu sau phản ứng.

Đây cũng là nàng tâm tình hảo một nguyên nhân, từ ban sơ Warner Bros cử hành bên trong thử chiếu đến mặt sau mấy trường truyền thông cùng người xem thử chiếu,[ Inception ] phản ứng vẫn phi thường tốt.

Christopher - Nolan cùng Matthew - Horner nhận đến nhiều nhất tán dương, mà nàng làm trên danh nghĩa nữ số hai cùng trên thực tế nữ chính, đại khái là đoạn thời gian trước cùng Matthew - Horner từng truyền chuyện xấu quan hệ, bị Matthew - Horner fan điện ảnh yêu ai yêu cả đường đi, cũng tại truyền thông cùng mạng internet bên trên được khen ngợi.

Đây là Emma - Roberts một lần biểu diễn Hollywood chủ lưu thương nghiệp đại chế tác chủ yếu nhân vật, lúc trước nàng cô cô Julia - Roberts trăm phương nghìn kế giúp nàng cướp được nhân vật này, chính là bởi vì này là Matthew - Horner diễn viên chính phim.

Matthew - Horner ý nghĩa lớn nhất thành công khả năng, mà bước ra đi này thành công bước đầu tiên, mặt sau nàng lại xuất diễn mặt khác đại chế tác, thậm chí lấy đến nhất tuyến đại chế tác nữ chính, tương đối muốn dễ dàng rất nhiều.

Có một bộ thành công điện ảnh, tài năng nâng lên một diễn viên hướng đi thành công.

Hoàn bị tuyên truyền kế hoạch, xuất sắc phát hành sách lược, từ đạo diễn đến diễn viên bản thân có đủ kêu gọi lực, lại thêm chất lượng quá quan điện ảnh bản thân,[ Inception ] không thể nghi ngờ cụ bị một bộ phim bán chạy tuyệt đại đa số tiềm chất

Bởi [ Inception ] đã cử hành qua lễ công chiếu lần đầu, các loại danh tiếng cùng cho điểm toàn bộ giải cấm, Emma - Roberts tại trên hệ thống mạng tìm đến rất nhiều bình luận.

“Đương [ Inception ] chiếu phim kết thúc, rạp chiếu phim đèn sáng lên đến khi, ngươi sẽ ngốc ngốc ngồi ở trên vị trí ngóng nhìn màn ảnh, hồi tưởng vừa rồi rốt cuộc đến cùng phát sinh cái gì. Không có đối chiếu biểu có thể này bộ phim dẫn dắt phức tạp thế giới tục lệ, đây là một hồi sử thượng xuất sắc nhất trí lực cuồng hoan.”

Emma - Roberts giống như là vừa thành danh tiểu cô nương như vậy, tham lam nhìn này mấy đến từ fan điện ảnh tán dương.

Tuy rằng chân chính có thể gánh vác lên này mấy tán dương người chỉ có Matthew - Horner cùng Christopher - Nolan, nhưng làm trong đó trọng yếu một phần tử, Emma - Roberts cho rằng chính mình cũng có thể chia sẻ phim mang đến sở hữu vinh diệu.

“[ Inception ] đã siêu việt phần đông kinh điển phim khoa học viễn tưởng, nó không giống mặt khác 99% điện ảnh, xem [ Inception ] phía trước ngươi biết được càng ít càng tốt, phim tương đương xảo diệu mơ hồ mộng cảnh cùng hiện thực giới hạn,[ Inception ] làm kỳ nghỉ hè trọng bàng bom sẽ trở thành đại sư cấp kiệt tác.”

Các fan điện ảnh tựa hồ phi thường thích này bộ phim.

“[ Inception ] tuyệt không là cái loại này quái dị nghệ thuật điện ảnh, nếu ngươi tưởng tìm kiếm trí tuệ cùng với lưu hành giải trí thành phần, kia liền chọn đúng phim, mộng là sinh mệnh một hồi vĩ đại mạo hiểm -- vô luận khoái hoạt hoặc sợ hãi. Đều là do mộng cảnh cung cấp cho chúng ta , loại này độc đáo mộng cảnh kinh nghiệm, người khác căn bản thể hội không được.”

Nhưng kém bình cũng không phải không có.

“Ta rất tưởng nói cho ngươi [ Inception ] có bao nhiêu lạn, thế nhưng bởi vì này điện ảnh thật sự là rất rối loạn, hoàn chỉnh miêu tả nó có bao nhiêu lạn nhưng quá khó .”

Emma - Roberts xem qua sau có điểm nhíu mày, tiếp lại nghĩ tới Matthew nói qua vài lời, dần dần thoải mái.

Phim độc lập cùng đại bán phim thương mại vì sao phản ánh tại cho điểm thượng tổng có chênh lệch rất lớn? Tuyên truyền cùng thụ chúng phạm vi rộng lớn trình độ không thể nghi ngờ là trọng yếu nguyên nhân, có thể đi xem phim độc lập thường thường đều là thích này loại hình người xem, mà đại quy phạm tuyên truyền cùng phát hành phim thương mại, không thể nghi ngờ sẽ khiến rất nhiều không thích này loại hình người xem đi vào rạp chiếu phim bên trong, những người này có thể cho phim thương mại đánh cao phân khả năng tính vô hạn thấp.

Đi một ít điện ảnh chấm điểm loại trang web xem xem, thực ra không khó phát hiện phim độc lập chấm điểm nhân số thường thường cùng phim thương mại có cự đại chênh lệch.

Tại phim chất lượng không sai biệt nhiều dưới tình huống, chấm điểm nhân số càng ít phim cho điểm càng cao là tất nhiên .

Emma - Roberts rất rõ ràng, kia vài muốn nhìn một bộ David - Lynch thức phim thriller, mang cái gọi là siêu cao IQ phiến chờ mong nhìn [ Inception ] bộ phận người xem, quan khán sau không thể nghi ngờ đều là thất vọng ,[ Inception ] tuyệt đối không phải cái gì khảo nghiệm chỉ số thông minh điện ảnh.

“Đây không phải chiều sâu, là trên màn ảnh không chỗ không ở bệnh trạng cùng hỗn loạn.[ Inception ] hẳn là bị gọi làm ‘Bản thân lừa gạt’, nó chính là một bộ hai tiếng rưỡi đã có vô số người tọa qua phá xe.”

Tuy rằng phản đối thanh âm không thiếu, nhưng tại internet dưới đại hoàn cảnh này, chỉ là cực ít bộ phận nhân cái nhìn,[ Inception ] vẫn là dẫn phát đại bộ phận fan điện ảnh cường liệt phản ứng.

Emma - Roberts theo sau chuyên môn cho Matthew đánh điện thoại, từ hắn chỗ đó muốn tới một phần về tối hôm qua lần đầu số liệu thống kê.

Căn cứ Warner Bros thị trường điều tra bộ môn ánh sau hiện trường thống kê, tổng cộng có 794 danh phổ thông người xem tham dự [ Inception ] cho điểm, điểm số bình quân cao tới 9.6 phân, trong đó càng là có tiếp cận 82% người cho ra mãn phân thành tích.

Mặt khác, bất luận là chuyên nghiệp truyền thông vẫn là luôn luôn xoi mói bình luận điện ảnh người đều không chút nào tiếc rẻ này ca ngợi chi từ, cấp ra nhất trí khen ngợi.

Emma - Roberts không khỏi nhớ tới Christopher - Nolan thượng một bộ điện ảnh, phỏng đoán [ Inception ] vô cùng có khả năng phục chế năm đó Dark Knight cường thế xung đỉnh sức mạnh.

Nàng trong ấn tượng, mặc kệ là Matthew, vẫn là Christopher - Nolan, đều cực cụ thị trường kêu gọi lực.

Đối với một bộ thương nghiệp đại chế tác đến nói, cho điểm không phải mấu chốt nhất, mấu chốt nhất vẫn là box office thành tích.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 855: Người Đại Biểu Cho Thành Công

“Điện ảnh vốn là một hồi để người say mê với quang ảnh gian mộng,[ Inception ] còn lại là một tràng mộng trong mộng, điện ảnh kịch tình từng khâu móc nối, logic nghiêm cẩn lại không mất sức dãn, hơn 130 phút độ dài phim sẽ không cho người chẳng sợ một tia dong dài cảm giác.”

Ngồi trên sô pha, nhìn hơn hai mươi tuổi còn một chuyện không thành diễn viên nhi tử, Clint - Eastwood chậm rãi nói,“Làm nam chính, Matthew ở trong điện ảnh hiện ra phấn khích nhất kỹ xảo biểu diễn. Tốt nhất đạo diễn, tốt nhất diễn viên, tốt nhất cố sự, mới có này tốt nhất mộng.”

Scott - Eastwood tựa hồ rất tán thành nhà mình lão đầu mà nói, nói,“Giống [ Inception ] như vậy điện ảnh, hảo xem đến cho dù minh bạch nó tại cố lộng huyền hư cũng sẽ nghĩa vô phản cố đánh năm sao !”

Nếu [ Inception ] đều không là hảo điện ảnh, thật không biết cái gì mới là hảo điện ảnh, hắn cũng tại rạp chiếu phim trông được qua này bộ phim , phương diện khác không rõ ràng, nhưng [ Inception ] tuyệt đối là hắn năm nay xem qua điện ảnh trung phấn khích nhất , thậm chí là quá khứ năm năm hắn xem qua điện ảnh trung tốt nhất chi nhất.

Clint - Eastwood bỗng nhiên thở dài, nói,“Matthew - Horner so với ta tưởng tượng còn muốn lợi hại a.”

Đồng dạng là diễn viên, nghe được nhà mình lão đầu trước mặt khích lệ mặt khác diễn viên, Scott - Eastwood bao nhiêu có điểm không thoải mái, nhẹ giọng nói,“Ta thừa nhận,[ Inception ] là một bộ kiệt tác, một bộ chân chính có dã tâm đại phiến, có khi đã để người cảm giác không giống như là một bộ điện ảnh, nó để người tiến vào đến một thế giới khác, rạp chiếu phim màn ảnh tựa như ngươi trong đầu mộng cảnh. Tại hôm nay Hollywood, này dứt khoát khó có thể tin tưởng......”

Nói đến nơi đây, hắn đột nhiên biến chuyển,“Thế nhưng, làm đến này mấy là Christopher - Nolan ! Nolan đạo diễn là một đem thương nghiệp cùng nghệ thuật cân nhắc được phi thường tốt đạo diễn, động tác trường hợp trung trượt tuyết truy đuổi, không trọng đánh nhau, đều là rất lớn lượng điểm, đặc hiệu cơ hồ hoàn mỹ. Mà này mấy, cùng Matthew - Horner có quan hệ sao?”

Này nghi ngờ, từ nơi nào phương diện đến nói, nghe vào tai đều phi thường có đạo lý, chung quy chưởng khống một bộ phim là đạo diễn cùng chế tác nhân, diễn viên biểu diễn cái gì, thuộc về thứ yếu nhân tố.

Clint - Eastwood minh bạch nhi tử ý tưởng, bỗng nhiên cười cười, nhàn nhạt nói,“Matthew - Horner lựa chọn Christopher - Nolan cùng [ Inception ], mà không phải [ John Carter ] linh tinh phim, chỉ bằng một điểm này, liền đủ để thuyết minh hắn cường đại !”

Scott - Eastwood sửng sốt dưới, không quá minh bạch nhà mình lão đầu ý tứ.

“Một diễn viên, đặc biệt là ngôi sao cấp diễn viên.” Clint - Eastwood chỉ giải thích một câu,“Làm ra nhân vật lựa chọn, đem trực tiếp quyết định hắn tương lai thành công hoặc là thất bại !”

Nghe nói như thế, Scott - Eastwood dần dần minh bạch lại đây,“Matthew - Horner mỗi một lần đều có thể làm ra chính xác lựa chọn?”

Clint - Eastwood nhẹ nhàng gật đầu,“Đây cũng là một loại năng lực, hơn nữa đối với diễn viên đến nói là phi thường cường đại năng lực.”

Hắn trước kia làm qua diễn viên, sau này cơ bản biến thành đạo diễn, đối với này mấy có thân thiết thể hội.

“Không ai có thể tại công chiếu phía trước liền kết luận một bộ phim là thành công vẫn là thất bại.” Clint - Eastwood biết chính mình không thể che chở nhi tử một đời, này cũng một loại giáo dục,“Làm kịch tổ quan chỉ huy, ít nhất cũng là quay chụp quan chỉ huy, đạo diễn so diễn viên càng có ưu thế.”

Hắn thanh âm không lớn, lại mang theo cao bồi bàn cường tráng,“Một diễn viên, muốn làm ra dự phán, liền muốn từ đạo diễn, người sản xuất, kịch bản, kịch tổ kế hoạch cùng kịch tổ chức thành đoàn thể đội đẳng nhiều phương diện vào tay, tiến hành tổng hợp phân tích, sau đó được ra phán đoán.”

Scott - Eastwood nhe răng,“Không mấy người có thể làm đến điểm ấy đi?”

Clint - Eastwood vươn ra một bàn tay, dựng thẳng lên năm đầu ngón tay,“Hiện tại đang hot Hollywood diễn viên, có thể làm đến điểm ấy không vượt qua năm, Matthew - Horner là trong đó xuất sắc nhất cái kia.”

Nghĩ đến Matthew - Horner đến hiện tại còn không có một bộ diễn viên chính phim thất bại, Scott - Eastwood tâm lý không thoải mái nháy mắt biến mất, không khỏi gật gật đầu.

Tuy rằng sinh hoạt hậu đãi dẫn đến hướng lên trên bò động lực nghiêm trọng không đủ, nhưng trường kỳ nhận gia đình hun đúc, cơ bản nhất một ít nhận thức vẫn phải có.

Hơn nữa làm điển hình tinh nhị đại, hắn cũng không giống tiểu Robert - Downey hoặc là Angelina - Jolie lúc tuổi trẻ như vậy khốn kiếp.

Clint - Eastwood lúc này còn nói thêm,“Khả năng ngươi không lý giải, Matthew - Horner lần này cùng Christopher - Nolan hợp tác, là một lần ba chọn một.”

“Ba chọn một?” Scott - Eastwood hảo kỳ hỏi,“Mặt khác hai lựa chọn là cái gì?”

Clint - Eastwood chậm rãi nói,“Một là Wachowski huynh đệ...... Tỷ đệ đạo diễn Cloud Atlas, một cái khác là Andrew - Stanton đạo diễn [ John Carter ].”

Scott - Eastwood trừng lớn ánh mắt,“Cái gì?”

Một nháy mắt này, trừ sửng sốt, hắn dứt khoát không biết nên nói cái gì mới tốt.

“Này hai hạng mục đồng dạng là nhất tuyến thương nghiệp đại chế tác, đồng dạng có Wachowski huynh đệ...... Tỷ đệ cùng Andrew - Stanton như vậy danh đạo áp trận.” Crete - Eastwood lắc lắc đầu,“Nguyên bản hai hạng mục thủ tuyển nam chính cũng là Matthew - Horner, nhưng Matthew - Horner tại một phen khảo sát cùng cạnh tranh sau, chủ động buông tay này hai hạng mục, sau đó lựa chọn Christopher - Nolan [ Inception ].”

Scott - Eastwood phục hồi tinh thần, nói,“Ta nhớ không lầm mà nói, Cloud Atlas cùng [ John Carter ] đều là cải biên điện ảnh, nguyên tác bản thân chính là lực ảnh hưởng tương đối rộng khắp khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, nếu đổi thành ta mà nói, khẳng định tuyển cải biên điện ảnh, mà không phải phiêu lưu cự đại nguyên sang điện ảnh.”

Clint - Eastwood nhẹ nhàng gật đầu, nguyên sang thương nghiệp điện ảnh sớm xuống dốc , đặc biệt là tại đại sản xuất chủ lưu phim thương mại lĩnh vực.

“Không phải mỗi người đều có thể làm ra như vậy sáng suốt lựa chọn.” Clint - Eastwood còn nói thêm,“Scott, Matthew - Horner không phải bình thường nhân.”

Scott - Eastwood nhẹ nhàng gật đầu,“Cho nên, lão ba, ngươi mới nhận hắn mời?”

Clint - Eastwood đối với nhi tử cũng không kiêng dè,“Mấy năm nay, ta tại điện ảnh phương diện tích lũy xuống đầy đủ danh khí cùng danh vọng, nhưng ta tuổi lớn, tương lai đạo diễn không được mấy bộ điện ảnh, tùy tiện lựa chọn một bộ phim khả năng sẽ liên lụy ta.”

Hắn sờ sờ mũi,“Matthew - Horner mời là một phi thường tốt lựa chọn, vừa lớn nhất khả năng tránh né phiêu lưu, còn có thể trả ta thiếu hắn nhân tình.”

Scott - Eastwood biết nhà mình lão đầu càng già càng bảo thủ, đối với một bảo thủ lão đạo diễn đến nói, Matthew - Horner xác thật là đệ nhất đẳng lựa chọn.

“Ta sẽ cùng Matthew chào hỏi.” Clint - Eastwood đột nhiên nói,“Vì ngươi tranh thủ một phim trung chủ yếu nhân vật.”

“Ta......” Scott - Eastwood há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng không có nói đi ra.

So với trong giới kia vài có danh tinh nhị đại, hắn xem như tính cách không quá phản loạn loại hình, cũng biết phụ thân là vì hắn suy nghĩ.

Clint - Eastwood tiếp tục nói,“Này bộ phim, có ta cùng Matthew liên thủ, thành công tỷ lệ tại tám thành trên đây, box office đại bán tỷ lệ cũng rất cao, có một bộ thành công thương nghiệp đại chế tác chủ yếu nhân vật làm cơ sở, ngươi con đường tương lai sẽ thuận lợi rất nhiều.”

Nhìn thấy Scott - Eastwood muốn mở miệng, Clint - Eastwood nâng tay ngăn lại hắn, còn nói thêm,“Ta lập tức liền muốn tám mươi tuổi , không thể thời gian dài che chở ngươi, ngươi cũng nên chính mình đi xông.”

So với đại nhi tử Kyle - Eastwood, này nhi tử bao nhiêu có điểm không chịu tiến thủ, hắn hơn năm mươi tuổi mới có này nhi tử, cũng khó miễn nuông chiều một ít, hôm nay Scott - Eastwood đều hai mươi lăm tuổi , không thể tiếp tục mơ mơ màng màng hỗn đi xuống .

Scott - Eastwood hỏi,“Matthew - Horner sẽ đồng ý sao?”

“Ta cùng Matthew quan hệ vẫn không sai.” Clint - Eastwood bình tĩnh nói,“Điểm ấy mặt mũi hắn vẫn là sẽ cho ta lão nhân .”

Hắn khoát tay,“Ngươi có thời gian nhiều xem xem American Sniper này bản tự truyện. Còn có, nhiều chú ý một chút Matthew tin tức.”

Scott - Eastwood gật gật đầu, sau đó ly khai Clint - Eastwood thư phòng.

Đi đến phòng khách, hắn nghĩ đến phụ thân vừa từng nói lời, bao nhiêu có điểm xấu hổ, tuy rằng cũng là có chút danh tiếng diễn viên, nhưng đều hai mươi lăm tuổi , còn chưa từ Hollywood xuất đầu.

Matthew - Horner cũng không so với hắn hơn vài tuổi, chênh lệch xác thật một trời một vực a.

Thật muốn luận lên tài nguyên, hắn so Matthew - Horner khởi bước khi không biết cường bao nhiêu lần, Clint - Eastwood nhi tử, nói ra đi ai không cấp vài phần mặt mũi? Lại nhìn Matthew - Horner, một đến từ Texas tiểu tử nghèo......

Nghĩ đến này chút, Scott - Eastwood không có ghen tị, ngược lại trào ra một cỗ bội phục cảm giác, như vậy xuất thân nhân có thể bò đến Hollywood đứng đầu cự tinh trên vị trí, năng lực thật sự rất cường !

Dù sao hắn tuyệt đối so không được.

Không chỉ là hắn, chỉ cần ngẫm lại Matthew - Horner trải qua, tưởng bây giờ còn phát triển đương hồng các ngôi sao, tỷ như Tom - Cruise, Johnny - Depp, tiểu Robert - Downey, Leonardo - DiCaprio đợi đã (vân vân), những người này lại có nào có thể so sánh được với Matthew - Horner?

Sự thật phi thường rõ ràng, cho dù là hắn cũng thấy rõ ràng, hôm nay Hollywood nam tinh chia làm ba quần thể, không biết tên diễn viên, ngôi sao diễn viên...... Cùng với Matthew - Horner !

Không chỉ là hắn, ngay cả hắn phụ thân cùng mấy cái huynh đệ tỷ muội, đều cho rằng Matthew - Horner đã không thuộc về truyền thống Hollywood cự tinh hàng ngũ .

Nhìn chung toàn bộ Hollywood phát triển sử, căn bản tìm không ra một người khác, có thể giống Matthew - Horner như vậy vẫn không ngừng đạt được thành công.

Chỉ cần thành công, liền sẽ mang đến càng nhiều tư bản, sẽ có càng nhiều chẳng sợ giống phụ thân Clint - Eastwood như vậy kiêu ngạo nhân, đều nguyện ý cùng hắn cùng nhau đi.

Scott - Eastwood cảm giác, Matthew - Horner đại biểu không phải một người, mà là một loại gọi là “Thành công” hiện tượng.

Hắn không chút nghi ngờ, đã chính thức phát hành [ Inception ] sẽ lấy được cự đại thành công.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 856: Lực Trùng Kích

Năm nay Mĩ quốc Independence Day vừa lúc cùng cuối tuần nối cùng một chỗ, từ mùng 1 tháng 7 bắt đầu,[ Inception ] chính thức tại Bắc Mĩ phát hành, bởi phim thuộc về đại chế tác phim thương mại phiêu lưu lớn nhất nguyên sang loại hình, này bộ phim không có toàn cầu đồng bộ phát hành, mà là trước hết tại Bắc Mĩ 4060 gia rạp chiếu phim trung cùng người xem gặp mặt.

Nếu đây là một bộ do Matthew cùng Christopher - Nolan hợp tác cải biên điện ảnh hoặc là tục tập điện ảnh, mở màn rạp chiếu phim sổ đạt tới 4500 gia đều có khả năng.

Nhưng nguyên sang loại hình phiêu lưu có bao nhiêu lớn, chẳng sợ trên tiểu trấn chỉ có một phòng chiếu phim rạp chiếu phim quản lý đều biết.

Bất quá, phiêu lưu cuối cùng chỉ dừng lại ở trên lý luận.

Tại thứ năm trận đầu thượng,[ Inception ] dựa vào Matthew cùng Christopher - Nolan nhiều năm tích lũy hảo danh tiếng cùng với phần đông đại bài ngôi sao kêu gọi lực, dễ dàng lấy đến 760 vạn dollar box office.

Đối với [ Inception ] như vậy một bộ nguyên sang loại hình khoa học viễn tưởng điện ảnh đến nói, đây là tương đương không sai thành tích .

Theo sau tại thứ sáu một ngày thời gian bên trong,[ Inception ] hào thủ 3150 vạn dollar, sáng tạo nguyên sang điện ảnh tốt nhất mở màn ngày box office thành tích.

So với [ Inception ], mặt khác phim phản ứng bình bình, thứ sáu một ngày thời gian, đi đến thứ ba cuối tuần [ John Carter ] đan ngày box office trực tiếp rớt đến 100 vạn dollar trở xuống, tiến vào tuần thứ hai công chiếu Karate Kid cũng nhận đến rõ ràng trùng kích, một ngày xuống dưới chỉ có không đến 400 vạn dollar tiến trướng.

Này cuối tuần điện ảnh thị trường, dĩ nhiên có [ Inception ] một nhà độc đại xu thế.

Tại lấy đến Bắc Mĩ ngày đầu thống kê số liệu sau, Warner Bros tại phim tuyên truyền phương diện cũng tăng lớn cường độ.

Này bộ [ Inception ] cùng Matthew phía trước diễn viên chính phim bất đồng, tại người xem danh tiếng trước sau như một xuất sắc đồng thời, đến từ truyền thông cùng chuyên nghiệp phương diện đánh giá đồng dạng xuất sắc.

Phát hành ngày đầu qua đi, tại rất quan trọng truyền thông tuyên truyền phương diện, truyền thông cơ hồ cho [ Inception ] nghiêng về một phía hảo bình, bọn họ không chút nào keo kiệt tán dương chi từ -- khó có thể tin tưởng, kiệt tác, hoàn mỹ, kỳ tích, tiềm thức, Freud, Jung học thuyết, động tác phấn khích, tình cảm trùng kích đợi đã (vân vân).

Đến từ Premiere bình luận nói,“[ Inception ] chi tiết rất phức tạp, nhưng phim đồng thời có một thôi động kịch tình cảm tình logic tuyến, lại còn có rất nhiều kích động nhân tâm cảnh hành động.[ Inception ] cơ hồ là một kỳ tích: Nó tiến hành một lần về tiềm thức nhiều tầng tham thảo, trở thành một bộ chưa bao giờ có kiểu mới động tác kinh điển, tại từng cái có thể tưởng tượng đến phạm vi bên trong nó đều làm được rất xuất sắc.”

Hollywood Reporter cho rằng,[ Inception ] đã khiến Christopher - Nolan cùng Matthew phân biệt trở thành khoa học viễn tưởng động tác điện ảnh phương diện đạo diễn cùng diễn viên lĩnh quân giả.

Empire tạp chí tắc tuyên bố,“Này bộ phim phản vật lý học tham thảo, phấn khích động tác trường hợp, có trùng kích lực tình cảm, cùng với Matthew - Horner làm người ta giật mình biểu diễn, đều để người trầm mê không thôi.”

[ Los Angeles thời báo ] càng là trực tiếp tán dương:[ Inception ] tiếp cận với hoàn mỹ ! này tuy rằng là một bộ ý thức kết cấu nội điện ảnh, nhưng lại là một bộ thuộc về Matthew - Horner thức kinh điển khoa học viễn tưởng phim hành động.

Phát hành ngày đầu xem qua phim phổ thông fan điện ảnh càng là đối [ Inception ] khen không dứt miệng, phim cao danh tiếng giống như virus truyền bá như vậy, ở trên mạng internet chung quanh khuếch tán.

“[ Inception ] xuất hiện khiến kia vài đối Matthew điện ảnh không thèm để ý nhân như vậy ngậm miệng, đây là một bộ thần kỳ điện ảnh, Matthew biểu diễn giao cho điện ảnh phi phàm đặc chất ! hắn cùng Christopher - Nolan sáng tạo một mộng cảnh thế giới, dẫn đường chúng ta mang theo chính mình bí mật dấn thân vào trong đó, này chỉ sợ là điện ảnh có khả năng mang cho nhân lớn nhất hưởng thụ đi?”

Có không ít fan điện ảnh đều cho rằng, này mềm nhũn buồn bực mệt mỏi mùa hè, rạp chiếu phim rốt cuộc nghênh đón cứu tinh, này cứu tinh danh tự trừ gọi là [ Inception ] ngoài, còn giống như xưa có thể xưng là Matthew - Horner !

Hàng loạt xem qua phim nhân, hưng phấn thảo luận [ Inception ] tình tiết cùng mang đến đủ loại nghi hoặc, rất nhanh liền có vô số người cùng vô số thiếp, từng màn từng cảnh phân tích cùng thảo luận bộ điện ảnh này.

Đừng nói phổ thông người xem , ngay cả Matthew chính mình, xem qua này bộ phim đều nhịn không được muốn đi giải đọc.

Bất quá một hai ngày thời gian,[ Inception ] liền hất lên giống như thế kỷ trước [ Matrix ] bàn fan điện ảnh giải đọc tăng vọt.

Này mấy đều đối phim tuyên truyền cực kỳ có lợi, càng nhiều giải đọc cùng quan điểm va chạm, lại càng khó lấy thuyết phục đối phương, lại càng sẽ phát hiện tân quan điểm, sau đó lại tiến rạp chiếu phim xem một lần......

Hôm nay thời đại này, tuần đầu box office cùng bảo trì ổn định box office xu thế như vậy trọng yếu, mặc kệ là thông qua cái dạng gì thủ đoạn,[ Inception ] đã hình thành vô cùng tốt người xem danh tiếng, như thế nào khiến phim càng thêm hấp dẫn nhân, do đó khiến box office xu thế duy trì tại địa vị cao vận chuyển, là kế tiếp tuyên truyền trung tất yếu phải suy xét đến .

Còn có,[ Inception ] không có áp dụng toàn cầu đồng bộ chiếu phim phương thức, khiến phim lực ảnh hưởng tiến thêm một bước khuếch tán đến hải ngoại thị trường, cũng là không thể bỏ qua công tác.

Sớm ở trù bị kỳ cùng quay chụp kỳ, Warner Bros cùng kịch tổ liền chế định người xem tham dự phim sách lược, mà hiện tại chính là phát huy loại này sách lược tốt nhất thời cơ, khiến người xem tích cực tham dự đến phim giải đọc trung, cũng khiến này dòng phong trào lan tràn hướng hải ngoại địa khu, chỉ cần có bộ phận fan điện ảnh nhiệt tình tăng vọt, liền đủ để khiến [ Inception ] lấy đến xinh đẹp box office số liệu.

Hôm nay internet, không nói quán thông toàn thế giới, nhưng nối tiếp toàn bộ Tây phương thế giới cùng với Nhật Hàn đẳng chủ yếu thị trường là không có vấn đề , hơn nữa Warner Bros tại toàn cầu các nơi chủ yếu thị trường đều có hoàn thiện marketing internet, đem một cỗ đối [ Inception ] giải đọc tăng vọt đẩy hướng toàn thế giới, cũng không phải chuyện khó khăn.

Ở trên mạng internet, ở trong sinh hoạt, vừa có tự phát, cũng có thủy quân dẫn đường, đối [ Inception ] giải đọc đã dần dần hình thành một cỗ tăng vọt.

[ Inception ] duy trì liên tục nhiệt ánh, phim trở thành Bắc Mĩ công chúng ắt không thể thiếu đề tài, mà bao gồm Matthew cùng Christopher - Nolan ở bên trong chủ sáng đoàn đội, vô luận phóng viên như thế nào hỏi cùng, thủy chung đối đại chúng quan điểm không muốn nhiều lời, chỉ là ném ra một câu “Ngay cả ta chính mình cũng vô pháp giải thích phim kết cục” Xem như giải đáp.

Cho nên, kia vài “Nhiều chuyện” Fan điện ảnh, quyết định thân lịch thân vi khiêng lên vi đại chúng giải mộng gánh nặng, này dòng tăng vọt bên trong đương nhiên cũng ít không được một ít đối “Mộng cảnh” Lớn mật phỏng đoán cùng làm người ta ngoài ý muốn giải đọc.

Đặc biệt là mở ra thức kết cục, cho người lấy đầy đủ mơ màng không gian.

Phim cuối cùng “Đặt móng” Thành công, đạo mộng đoàn đội ở trên phi cơ tỉnh lại, Saitou cũng thực hiện lời hứa gọi điện thoại giải trừ nhân vật chính tại Mĩ quốc tố tụng, sử nhân vật chính có thể thuận lợi nhập quan, nhân vật chính rốt cuộc có thể về nhà nhìn thấy chính mình hai hài tử, đương nhân vật chính chuyển khởi cái kia có thể phân biệt mộng cảnh cùng hiện thực con quay sau, phim như vậy đình chỉ, trên bàn con quay là chuyển là đình cũng không công đạo.

Làm tối có thảo luận không gian bộ phận, đến cùng nhân vật chính Cobb là về tới hiện thực, vẫn là sống ở mộng cảnh bên trong đâu? Kịch tổ sẽ không ngốc đến cho người một khẳng định kết cục, rất nhiều fan điện ảnh đầy đủ phát huy chính mình tưởng tượng không gian, khiến điện ảnh hướng đi chính mình sở hi vọng kết cục.

Vì chứng minh chính mình quan điểm, bất đồng giải đọc người xem phân phân đi vào rạp chiếu phim, một lần nữa quan khán [ Inception ], lấy tìm đến càng nhiều duy trì chính mình quan điểm chứng cớ.

Nhưng mà, nhìn xem càng nhiều, người xem đối với phim các kịch tình bộ phận giải đọc cũng càng nhiều, theo thảo luận xâm nhập, này dòng tăng vọt căn bản là dừng không được đến.

Các loại tranh luận nhanh chóng hình thành phần mình người ủng hộ, bọn họ lấy internet làm vật dẫn, không ngừng liệt kê các loại chứng cớ chứng minh chính mình duy trì quan điểm, hơn nữa loại này giải đọc cùng tranh luận cũng tại Warner Bros khống chế dưới, bay nhanh thoát ly internet phạm trù, trở thành các tạp chí lớn nghị luận tiêu điểm.

Một bộ điện ảnh, sợ luôn luôn đều không là tranh luận, mà là sợ không có tranh luận, càng có tranh luận đề tài càng thụ truyền thông hoan nghênh, chỉ có tranh luận tài năng mang đến đầy đủ chú ý độ.

Phát hành vỏn vẹn ba ngày thời gian,[ Inception ] sở dẫn phát giải đọc tăng vọt, cùng với trở thành Bắc Mĩ truyền thông cùng công chúng chú ý nhất dư luận đề tài chi nhất.

Tại Christopher - Nolan đóng cửa không ra dưới tình huống, không thiếu phóng viên lựa chọn vây đổ Matthew, muốn một minh xác đáp án.

Matthew đương nhiên sẽ không cấp ra đáp án, huống hồ hắn cũng không có đáp án, bởi vì Christopher - Nolan lộng như vậy một kết cục, bản thân là vì tuyên truyền marketing chế tạo đề tài, mà không phải có thâm ý khác.

“Đây là một bộ cho đến bây giờ ai đều chưa từng cảm thụ qua, có cự đại thị giác trùng kích lực điện ảnh. Này mùa hè, chiến tranh sắp từ trong đầu bùng nổ !”

Đối mặt phần đông truyền thông phóng viên phỏng vấn, Matthew chỉ là tận khả năng tiếp tục thổi phồng chính mình diễn viên chính này bộ phim, tự biên tự diễn tại Hollywood luôn luôn đều là một loại ưu tú phẩm chất, huống chi [ Inception ] bản thân liền chất lượng xuất chúng. Hắn còn cố ý đối phóng viên nói đùa nói,“Ở trên thế giới này, tối có giá trị là từ của ngươi trong đầu sinh ra ý tưởng, chúng ta đem tại suy nghĩ của ngươi sinh ra sau đem nó trộm lấy, không chuẩn mục tiêu kế tiếp chính là ngươi......”

Đại đa số truyền thông thổi phồng đồng thời, nghi ngờ phim thanh âm cũng không phải không có, có người cho rằng cảnh hành động cùng đặc hiệu hiệu quả liên lụy chỉnh bộ phim, cho rằng chúng nó đối gia tăng phim chủ đề không có bất cứ tác dụng, mà là phát ra phản hiệu quả.

Từ nào đó phương diện đến nói, này cũng không sai,[ Inception ] cảnh hành động cùng đặc hiệu trường hợp, thực ra đối với gia tăng chủ đề không có bất cứ giúp.

Nhưng [ Inception ] đầu tiên là một bộ khoa học viễn tưởng động tác thương nghiệp đại tác, sau đó mới là mặt khác, phim bom tấn nhất định phải có trùng kích lực, nếu khuyết thiếu thị giác đặc hiệu, là bán không ra cao box office , bán không ra box office liền muốn lỗ vốn, lỗ vốn liền không nhân đầu tư, không ai đầu tư, lại hảo ý tưởng cũng chỉ có thể dừng ở trong đầu.

“Vì một bộ phim, Warner Bros thật sự là liều mạng a.”

Sáng sủa phòng khách trong, Brad - Pitt đầy mặt âm trầm, ngồi ở chất đầy thùng trên sô pha, nhìn một phần báo chí,“Tuyên truyền marketing đầu nhập thế nhưng có 1 ức 3000 vạn dollar !”

Hắn lập tức nghĩ tới [ John Carter ], nếu không phải Disney ảnh nghiệp đột nhiên bỏ dở tuyên truyền mở rộng thượng đầu tư, chính mình phim sẽ như vậy thảm?

Brad - Pitt ánh mắt dừng ở báo chí giải trí bản Bắc Mĩ box office trên bảng xếp hạng, vừa qua này cuối tuần,[ Inception ] hào thủ 8890 vạn dollar !

Mà [ John Carter ] chỉ có đáng thương 238 vạn dollar......

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 857: Cái Giá Đắt Đỏ

Trang hoàng xa hoa phòng khách trung phi thường hỗn độn, đóng gói hảo vật phẩm chất nơi nơi đều là, còn có một đám rương hành lý xếp tại cửa, lui tới mấy cái công nhân đang tại ra bên ngoài trên xe vận chuyển, triệt để quấy rầy này phiến hào trạch im lặng, phảng phất là tại đại chuyển nhà như vậy.

Brad - Pitt ngồi trên sô pha, hai mắt vô thần, tựa hồ hoàn toàn cương ngạnh .

Một đốc công chạy tới, hỏi,“Pitt tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, chúng ta chuyển nhà phí dụng......”

Nghe nói như thế, Brad - Pitt ánh mắt cuối cùng có tiêu cự, nói,“Ta qua đi sẽ cùng các ngươi kết toán.”

“Này......” Đốc công rõ ràng không tin được hắn,“Chúng ta đều là muốn dự chi phí dụng, trong ngày kết toán.”

Chim cánh cụt đỏ công ty gia chính bộ môn chuyên môn vì Hollywood cùng Los Angeles các phú hào cung cấp phục vụ, dưới tình huống bình thường, ngôi sao cùng phú hào đều sẽ dự chi một điểm phí dụng, chung quy này đối với bọn họ đến nói là tiểu tiền, nhưng không dự chi mà nói cũng không phải vấn đề, này tầng cấp nhân còn sẽ khất nợ di dời phí bất thành?

Chỉ là trước mặt này Brad - Pitt......

Đốc công đến phía trước bị người lãnh đạo trực tiếp thủ trưởng, cũng chính là chim cánh cụt đỏ nhị bả thủ Liszt nhắc nhở qua, Brad - Pitt phá sản sắp tới, vì tránh cho về sau rất nhiều không cần thiết phiền toái, di dời phí dụng tất yếu trong ngày thanh toán.

Hiện tại đã là cuối cùng một xe hàng .

Brad - Pitt mấy ngày này cảm xúc vẫn không tốt, lập tức liền muốn nổi giận, vẫn là nhịn xuống , hỏi,“Bao nhiêu tiền?”

Đốc công từ trong bao móc ra liên máy quẹt thẻ máy tính bảng, mở ra một trang đặt ở Brad - Pitt trước mặt, chỉ trên trang bày ra rõ ràng hoá đơn, nói,“Tổng cộng 4580 dollar.”

Như vậy quý? Brad - Pitt khẽ nhíu mày.

Bất quá, hắn không nói gì, đây không phải lần đầu tiên cùng chim cánh cụt đỏ công ty giao tiếp, đại khái lý giải bọn họ thu phí tiêu chuẩn, so sánh phổ thông công ty quý đâu chỉ gấp hai, hơn nữa hoá đơn liền vô cùng rõ ràng đặt ở trước mắt.

Gặp Brad - Pitt không nói lời nào, đốc công như nhắc nhở nói,“Pitt tiên sinh, ngươi là quẹt thẻ vẫn là?”

Brad - Pitt móc ra một tấm thẻ tín dụng, giao cho đốc công, đốc công tại trên máy quẹt thẻ xoát một chút, tiếp nhướn mày, theo sau lại đem tạp hoàn cho Brad - Pitt,“Xin lỗi, Pitt tiên sinh. Tấm thẻ này không có cách nào khác dùng.”

“Này không có khả năng !” Brad - Pitt nhíu mày, thu hồi tạp nhìn nhìn, gặp đốc công lại muốn thúc giục, đành phải móc ra một khác trương tạp, nói,“Dùng này trương đi.”

Đốc công tiếp nhận tạp lại xoát một chút, lông mi nhướn càng cao , lại đem tạp hoàn trở về,“Xin lỗi, tấm thẻ này cũng không có cách nào khác dùng.”

“Cái gì?” Brad - Pitt bỗng nhiên ý thức được một loại khả năng, đằng đứng lên.

“Ách......” Đốc công hoảng sợ, còn tưởng rằng Brad - Pitt muốn động thủ.

Hắn lặng lẽ đối mặt sau khoa tay múa chân thủ thế, mấy cái khuân vác đồ công nhân lập tức dừng lại, nhìn về bên này.

Brad - Pitt chỉ là khiếp sợ, không có động thủ ý tứ, lại móc ra mấy tấm thẻ muốn đốc công xoát, cùng phía trước hai trương như vậy, tất cả đều không thể sử dụng.

“Ta cho ngươi khai trương chi phiếu đi.” Brad - Pitt muốn đi tìm chi phiếu bộ.

Đốc công không phải ngu ngốc, liên tưởng Hollywood nghe đồn, còn có thủ trưởng thủ trưởng đánh tới điện thoại, lập tức lắc đầu,“Xin lỗi, Pitt tiên sinh, chúng ta không thu chi phiếu.”

Xem hôm nay này tình huống, chi phiếu còn có thể hữu hiệu mới là lạ đâu.

Hắn bày chức nghiệp hóa khuôn mặt tươi cười,“Muốn hay không...... Ngươi cấp tiền mặt đi.”

Ai không có việc gì sẽ ở trên người mang nhiều như vậy tiền mặt, Brad - Pitt không khỏi nhíu mày,“Ngày sau ta sẽ đi chim cánh cụt đỏ kết toán.”

“Xin lỗi.” Đốc công vẫn là rất khách khí,“Thỉnh không muốn khiến chúng ta này mấy làm việc người làm khó.”

Một phá sản Hollywood ngôi sao, khất nợ trướng lúc nào mới có thể trả đủ? Nếu không thu về được tiền, quay đầu công ty liền sẽ khấu hắn tiền lương.

Brad - Pitt vươn ra tay trái, sờ đến chính mình ví tiền, nhưng bên trong không có quá nhiều tiền mặt.

Đốc công thấy được lộ ra cổ tay (thủ đoạn) kia chiếc đồng hồ, làm một thường xuyên vi ngôi sao phú hào phục vụ nhân, hắn xem như có điểm nhãn lực, liếc nhìn liền nhận ra đó là khối Vacheron Constantin, tân biểu mà nói đại khái tại 1 vạn dollar tả hữu.

Brad - Pitt xong đời , đây là Hollywood trong giới chung nhận thức, đốc công cũng nghe các thủ trưởng nghị luận qua, đối với hắn người như thế đến nói, rụng lông Phượng Hoàng liên chỉ gà tây cũng so ra kém.

“Nếu thật sự không có tiền.” Đốc công ngữ điệu như cũ khiêm tốn, lời nói ra khỏi miệng lại không như vậy dễ nghe,“Ta có thể trước giúp ngươi ứng ra.”

Nghe nói như thế, Brad - Pitt dừng lại, nhìn về phía cái kia đốc công.

Quả nhiên, đốc công còn nói thêm,“Pitt tiên sinh, ta giúp ngươi ứng ra mà nói, ngươi tổng muốn cầm cố vài thứ đi?”

Giờ khắc này, Brad - Pitt hỏa khí áp không trụ hôi hổi hướng lên trên lủi, thậm chí có động thủ dục vọng, nhưng nhìn thấy vài công nhân ẩn ẩn nhìn bên này, nghĩ đến chính mình không phải Matthew - Horner như vậy biến thái, lại đem hỏa áp đi xuống.

Tựa hồ cam chịu như vậy, hắn hỏi,“Ngươi muốn cái gì?”

Đốc công lộ ra khiêm tốn lại đáng giận tươi cười, chỉ chỉ Brad - Pitt trên cổ tay đồng hồ.

Brad - Pitt tháo xuống đồng hồ, đưa cho đốc công, không tự giác đề cao thanh âm,“Đi làm việc, hiện tại !”

Lấy đến muốn đồng hồ, đốc công cao hứng phấn chấn ly khai.

Ngồi trở lại trên sô pha, Brad - Pitt hai tay che trụ mặt, không tưởng thống khổ bộ dáng hiển lộ tại người khác trước mặt.

Gần nhất hắn mất đi nhiều lắm, một khối đồng hồ giống như hoàn toàn không buông trong lòng.

Cloud Atlas thất bại ,[ John Carter ] cũng thất bại , cái giá của thất bại là như thế ngẩng cao, khiến hắn gánh vác không nổi.

Ngẫm lại đầu tư này hai hạng mục khi ý khí phong phát, lại cân nhắc hiện tại không người hỏi thăm cô đơn, trong đó tương phản dứt khoát có thể đả kích nhân phá vỡ.

Brad - Pitt cho rằng chính mình còn có thể tinh thần bình thường ngồi ở chỗ này, đã là phi thường kiên cường .

Buông ra che mặt tay, trước mắt hắc ám khôi phục quang minh, hắn ánh mắt lại rơi vào phía trước xem qua báo chí bên trên.

[ Inception ] tuần đầu box office 8890 vạn dollar, tích lũy box office 8890 vạn dollar;[ John Carter ] công chiếu ba tuần, tích lũy box office 3385 vạn dollar......

Đầu tư so đối phương đại, phát hành thời gian so đối phương trưởng, kết quả ba vòng box office ngay cả đối phương ba ngày một nửa cũng không có.

“Chẳng lẽ ta cùng với Matthew - Horner chênh lệch liền lớn như vậy?” Brad - Pitt lầm bầm lầu bầu,“Ta cùng với Matthew - Horner chọn lựa phim ánh mắt kém nhiều như vậy?”

Như vậy ý niệm vừa lóe qua, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Cloud Atlas cùng [ John Carter ] cũng là Matthew - Horner từng xem hảo hạng mục, là chính mình từ hắn trong tay ngạnh sinh sinh đoạt lấy đến a !

Vì sao Matthew - Horner phía trước xem hảo này hai hạng mục liền thất bại đâu?

Brad - Pitt không khỏi phát ra loại này nghi vấn, lập tức tự hỏi lên đến, hắn cơ hồ không can thiệp kịch tổ bình thường quay chụp chế tác, hai hạng mục trên cơ bản là dựa theo Wachowski tỷ đệ cùng Andrew - Stanton thiết tưởng hoàn thành , vì sao liền thất bại ?

Matthew - Horner diễn viên chính cùng Brad - Pitt diễn viên chính khác biệt liền lớn như vậy?

Nghĩ đến đây, hắn đều có điểm hoài nghi nhân sinh , nhưng tự hỏi qua đi, trong đầu lại bính ra một loại khác khả năng.

Này hai hạng mục đều là từ Matthew - Horner bên kia đoạt lấy đến, chẳng lẽ Matthew - Horner là cố ý khiến hắn cướp đến tay ?

Brad - Pitt hít ngược một ngụm khí lạnh, tiếp lại phủ quyết , một bộ điện ảnh tại chuẩn bị kỳ ai biết thành công vẫn là thất bại? Này không có khả năng a.

Lại nói, từ giữa hỗ trợ Natalie - Portman là này hai bộ phim nữ chính, tổng không thể liên hợp Matthew - Horner ngay cả chính nàng cùng nhau khanh đi?

Lấy Natalie - Portman cái loại này vì tư lợi tính cách, khẳng định sẽ không làm như vậy.

Brad - Pitt lắc lắc đầu, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, quay đầu xem qua, có người chính bước nhanh hướng bên này đi tới, nhiều gia cho vay tiền ngân sách cùng ngân hàng liên hợp người đại lý Antonios.

Nhìn thấy này ép trả nợ nhân, Brad - Pitt nhịn không được hỏa đại, nổi giận nói,“Ta không có mời ngươi lại đây !”

Antonios lại cười ngồi ở hắn đối diện trên sô pha,“Brad, ngươi quên một sự kiện, từ hôm nay trở đi, này đống phòng ở đã không thuộc về ngươi .”

Hắn không nhanh không chậm nói,“Chúng ta cho phép ngươi hôm nay mới chuyển đi, là đối với quá khứ hợp tác đồng bọn ưu đãi.”

Brad - Pitt cắn cắn môi, này đống phòng ở, Los Angeles phòng ở, New York phòng ở, Chicago phòng ở, đều bị lấy đến cầm cố vay tiền, địa phương khác phòng ở hoàn hảo, cầm cố là [ John Carter ] vay tiền, bây giờ còn không tới trả khoản thời gian, Los Angeles bất động sản lại là cầm cố Cloud Atlas vay tiền, nguyên bản vay tiền sớm đến trả lại kỳ hạn, đối phương là thư thả đến hiện tại......

“Các ngươi có thể đấu giá của ta phòng ở.” Brad - Pitt cắn răng nói.

Antonios dựng thẳng lên ngón tay lung lay,“Sai, từ ngươi không trả nổi tiền vay khi này liền không phải ngươi phòng ở .”

Brad - Pitt không có ở phương diện này so đo, hỏi,“Ta vừa phát hiện tài khoản bị đông kết , là các ngươi làm ?”

“Là chúng ta hướng pháp viện xin .” Antonios nói thẳng,“Ngươi nợ chúng ta trái, phi thường lớn mức, đây là bình thường pháp luật trình tự.”

“Ta nói qua, sẽ nghĩ biện pháp trả !” Brad - Pitt phẫn nộ.

Antonios lại lắc đầu,“Ngươi lấy cái gì còn?B kế hoạch cổ phần? Đã cầm cố vay tiền ! của ngươi vốn lưu động sớm khô cằn ! tài sản cố định đại bộ phận làm cầm cố, còn thừa bộ phận chúng ta đã xin pháp luật đông kết, còn có của ngươi xe, cũng không thuộc về ngươi .”

Lớn như vậy một bút trái muốn truy, hắn tâm tình cũng không hảo,“Trừ ngươi trong ví tiền tiền mặt, ngươi không có mặt khác tài sản ! này mấy còn chưa đủ.”

Brad - Pitt trên mặt phẫn nộ dần dần biến mất, chiếm lấy là suy sút,“Các ngươi muốn lấy đi B kế hoạch?”

“Của ngươi cầm cố sớm liền quá hạn .” Antonios rất bình thản nói,“Chúng ta sẽ lấy đấu giá hoặc là mặt khác phương thức, vi B kế hoạch tìm kiếm một tân chủ nhân.”

Trên thực tế, bọn họ cũng không muốn nhìn đến kia hai điện ảnh hạng mục thất bại, nhưng thất bại , liền muốn đem vay tiền khả năng mang đến tổn thất hàng đến thấp nhất.

Antonios nhìn nhìn đồng hồ, đứng lên nói,“Hảo, Brad, ngươi còn có một buổi sáng thời gian chuyển đi đồ của ngươi.”

Nói xong câu này, hắn cũng không quay đầu lại đi , một kẻ phá sản, đối với bọn họ này mấy cho vay tiền cơ cấu đến nói, cùng ven đường ăn mày không có cái gì phân biệt.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 858: Cả Đời Không Qua Lại Với Nhau

Ngày nghỉ lễ độc lập qua đi, Matthew liền rời đi Bắc Mĩ, đi theo kịch tổ đi Viễn Đông địa khu, tiếp tục [ Inception ] tuyên truyền mở rộng, bởi không có toàn cầu đồng bộ phát hành, rất nhiều hải ngoại thị trường phải từ giữa tháng bảy mới có thể bắt đầu lục tục chiếu bộ phim này.

Như là Thái Bình Dương bờ bên kia, bởi tân ra lô nào đó quy định,[ Inception ] chiếu phim phải chờ tới tháng tám.

Vô luận là từng, vẫn là hiện tại, Thái Bình Dương bờ bên kia quan phương chưa từng có cùng loại tháng bảo hộ linh tinh minh văn quy định, nhưng hơi chút lý giải người đều rất rõ ràng, thứ này là chân thật tồn tại .

Giống như loại này thị trường bảo hộ thi thố rất bình thường, toàn thế giới rất nhiều quốc gia cùng địa khu đều có, cũng không phải bên kia độc nhất vô nhị sản phẩm.

Theo Thái Bình Dương bờ bên kia thị trường thể lượng nhanh chóng biến lớn, thêm hai bên đối với điện ảnh dẫn vào đàm phán dần dần đạt thành bước đầu chung nhận thức, sở hữu tham dự đại chế tác phim thương mại đầu tư nhân, đều không thể bỏ qua kia chừng mười ba ức gia khổng lồ thị trường.

“Các ngươi coi trọng bên kia thị trường.” Helen - Hermann quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ máy đám mây, cùng đối diện Matthew nói,“Ta cũng coi trọng bên kia thị trường, cho nên ta chuẩn bị ở bên kia mở một nhà phân công ty.”

Matthew biết Helen - Hermann ở bên kia có nghiệp vụ, ngược lại cũng không kỳ quái, hỏi,“Có cần ta hỗ trợ sao?”

Helen - Hermann chậm rãi lắc đầu,“Cần mà nói ta sẽ trước tiên chào hỏi ngươi.”

“Ngươi có mở ra thị trường biện pháp sao?” Matthew nhắc nhở nói,“Bất cứ ngoại lai giả đánh vào một tân thị trường, đều sẽ nhận đến trình độ nhất định bài xích.”

Thái Bình Dương hai bờ giải trí trù tính nghiệp vụ, hoàn toàn là bất đồng loại hình, giống Hollywood bên này, trù tính công ty trên bản chất chính là kẻ phục vụ, bởi [ nhân tài dự luật ] tồn tại, đối mặt ngôi sao cấp bậc diễn viên, cho dù là CAA như vậy đại công ty, có đôi khi cũng tương đối vô lực.

Chung quy, bất cứ trù tính công ty đều không thể cùng diễn viên ký kết dài chừng, diễn viên đổi mới người đại diện cùng trù tính công ty quá thường thấy.

Thậm chí, giống Tom - Cruise, Martin - Scorsese cùng Leonardo - DiCaprio đám người đã không cần người đại diện cung cấp phục vụ, chiếm lấy là càng thêm tín nhiệm cùng linh hoạt độ càng lớn người quản lý.

Trái lại Thái Bình Dương bờ bên kia, ngôi sao tại trù tính công ty trước mặt, thường thường là tuyệt đối nhược thế tồn tại, có chút ngôi sao tại chưa thành danh phía trước, ký xuống thường thường là cùng loại với bán mình khế linh tinh hiệp ước, thành danh sau kết quả chính là vô tận phiền toái.

Hollywood kia một bộ tại Thái Bình Dương bờ bên kia thực thi lên độ khó phi thường lớn.

Helen - Hermann nhàn nhạt nói,“Đừng quên, ta đại lý Ny Ny tại Hollywood nghiệp vụ.” Nàng thủy chung đều rất thanh tỉnh,“Ta sẽ không khiến Thiên Sứ trù tính công ty trở thành một phá hư giả, mà là chủ động dung nhập bên kia thị trường. Đại lý Ny Ny nghiệp vụ cũng cho ta xem minh bạch một sự kiện, Hollywood lực hấp dẫn phi thường cự đại.”

Matthew minh bạch Helen - Hermann ý tứ.

Quả nhiên, Helen - Hermann còn nói thêm,“Ta nghe ngươi nói qua ‘Xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ’ những lời này, phi thường có đạo lý, chỉ cần ta có thể đem bên kia diễn viên nhét vào Hollywood kịch tổ, mở phân công ty tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu hộ khách.”

“Ngươi học thật mau a.” Matthew có chút cảm khái.

Có một số việc, dù cho không thừa nhận cũng là chân thật tồn tại , Thái Bình Dương bờ bên kia có quá nhiều nhân muốn đánh vào Hollywood, chẳng sợ không thể lưu lại Hollywood phát triển, sau khi trở về cũng tưởng đi làm cái kia xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ.

Hiện thực tình huống chính là, rất nhiều xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ hình ngôi sao đặc biệt nổi tiếng.

Này giá kịch tổ cho thuê tư nhân thương vụ phi cơ đột nhiên một trận xóc nảy, không thừa nhân viên nhắc nhở gài dây an toàn thanh âm vang lên, Matthew cùng Helen - Hermann vội vàng cột chắc dây an toàn, đẳng phi cơ khôi phục vững vàng sau, tiếp tục hàn huyên lên.

“Nói cho ngươi hảo tin tức.” Helen - Hermann chủ động chuyển đề tài,“Brad - Pitt tại Los Angeles nơi ở bị ngân hàng cưỡng chế thu về .”

Matthew nhướn mày,“Xác thật là tin tức tốt.”

Helen - Hermann còn nói thêm,“Hắn ngân hàng tài khoản toàn bộ bị cho vay tiền phương xin pháp luật đông kết , nghe nói liên tinh cấp khách sạn phòng phí đều phó không nổi.”

“B kế hoạch điện ảnh phòng công tác đâu?” Matthew hỏi.

“Ngân hàng cùng mấy nhà vay tiền cơ cấu đang tại đi pháp luật trình tự.” Helen - Hermann bình tĩnh nói,“Phỏng chừng hai đến ba tháng liền có thể hoàn thành, trừ phi Brad - Pitt ở đây trong lúc này có thể trả lấy cổ phần cầm cố vay tiền, bằng không B kế hoạch liền muốn đổi mới chủ nhân .”

Matthew hảo kỳ hỏi,“Ngươi cảm giác hắn có thể trả sao?”

Helen - Hermann nói trong một giới chung nhận thức,“Hollywood loại địa phương này, một người rớt đến trong nước, cơ hồ sẽ không có người đi thi cứu, ngược lại sẽ hướng hắn ném đá.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, loại sự tình này không chỉ là tại Hollywood, đặt ở thế giới phạm vi bên trong cũng là vẻ bình thường, dệt hoa trên gấm nhiều, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thiếu.

“Đáng thương Pitt a.” Matthew thở dài.

Helen - Hermann nhìn Matthew liếc nhìn, cũng không có cái gì tỏ vẻ, chung quy đối diện người này dày da mặt, nàng sớm liền nhìn xem rõ ràng thấu đáo.

“Nghe nói Brad - Pitt lại đi tìm qua Angelina - Jolie.” Helen - Hermann tiếp tục nói,“Bất quá Angelina - Jolie cự tuyệt giúp hắn.”

Matthew sáng tỏ nói,“Đây là cả đời không qua lại với nhau tiết tấu.”

Helen - Hermann ngồi tựa ở trên lưng ghế dựa,“Vẫn là Jennifer - Aniston bang hắn một phen. Nghe nói Aniston cho Pitt mấy ngàn dollar làm sinh hoạt phí, lại đem bắc Hollywood một đống chung cư tạm thời cho hắn mượn trụ.”

Matthew thở dài, nói,“Không biết Brad - Pitt hay không sẽ hối hận.”

“Hối hận?” Helen - Hermann trực tiếp lắc đầu,“Ta nghe Aniston người đại diện nói, Brad - Pitt thỉnh cầu Jennifer - Aniston giúp hắn trả nợ, ít nhất giúp hắn bảo trụ B kế hoạch điện ảnh phòng công tác.”

“Ta nhớ rõ Jennifer - Aniston lại kết hôn .” Matthew vuốt ve ngón tay,“Nàng sẽ không ngốc đến giúp loại việc này đi?”

Helen - Hermann vẫn là cái loại này bình thản ngữ điệu,“Kia muốn tiếp cận một ức dollar, ai có thể cầm ra nhiều như vậy tiền mặt?”

Đổi thành Matthew, lập tức lấy như vậy tài chính cũng phi thường khó khăn, tài sản cùng dòng tiền mặt hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

“Jennifer - Aniston cự tuyệt .” Helen - Hermann hiển nhiên chuyên môn lý giải qua,“Trừ tạm thời cung cấp nhà ở cùng một bút nhỏ cơ bản sinh hoạt phí dùng, nàng không tưởng cùng Brad - Pitt lại có liên lụy.”

Matthew phi thường rõ ràng, Brad - Pitt bi thảm sinh hoạt vừa mới bắt đầu, chung quy hiện tại hắn chỉ cần ứng đối Cloud Atlas vay tiền, đẳng [ John Carter ] hạ màn sau, thôi muốn này bộ phim vay tiền nhân hòa cơ cấu, tất nhiên sẽ chen chúc mà tới.

Ở trong lòng hắn, thuộc về Brad - Pitt danh tự dĩ nhiên vẽ lên một đại đại màu đỏ “X” Hào.

Hàn huyên hội Brad - Pitt, Matthew cùng Helen - Hermann đề tài rất nhanh chuyển tới [ Inception ] trên box office, Bắc Mĩ cuối tuần đầu 8890 vạn dollar thành tích, đủ để cho mọi người hài lòng.

Tuy rằng Bắc Mĩ cuối tuần đầu box office chưa thể qua ức, nhưng đối với nguyên sang điện ảnh đến nói phi thường khó được, hơn nữa 8890 vạn dollar box office, so với siêu cấp đại bạo [ Avatar ] cuối tuần đầu box office đều phải cao hơn một đoạn.

Đương nhiên, vô luận là Matthew, vẫn là Helen - Hermann, hoặc là kịch tổ cùng Warner Bros, không ai cho rằng [ Inception ] box office có thể siêu việt [ Avatar ] như vậy biến thái.

Kịch tổ cùng Warner Bros mục tiêu càng thêm hiện thực, cướp đoạt này kỳ nghỉ hè Bắc Mĩ box office quán quân.

Này cũng không phải rất dễ dàng, phía trước phát hành phim trung,[ Toy Story 3] cùng [ Iron Man 2] Bắc Mĩ box office tất cả đều vượt qua 3 ức dollar.

Nhưng có Matthew tại, không ai cho rằng [ Inception ] Bắc Mĩ box office liên 3 ức dollar đều không đạt được.

Huống chi, năm nay Bắc Mĩ kỳ nghỉ hè có không ít đại chế tác đều thả Squib.

Này mùa hè, không có đại bài tục tập vô giúp vui, trừ [ Iron Man 2] ngoài, không có mặt khác trong truyện tranh chạy đến “Đại hiệp” Bay đầy trời, lại thêm như là [ Prince of Persia: The Sands of Time ] cùng [ John Carter ] linh tinh dã tâm bừng bừng đại tác box office ách hỏa, khiến 2010 năm kỳ nghỉ hè thật có vẻ có chút lạnh lùng.

Mà ở loại này lạnh lùng trong, giống [ Iron Man 2],[ Toy Story 3] cùng [ Inception ] thì có vẻ hạc trong bầy gà, đặc biệt là [ Inception ] bởi vì Matthew cùng Christopher - Nolan liên thủ mang đến cự tinh thêm đại đạo hiệu ứng, từ ngày quay chụp liền bắt đầu nhận đến fan điện ảnh chú ý, thậm chí theo sau một tốp tiếp một tốp tuyên truyền phim ngắn, không chỗ không ở virus marketing tuyên truyền, Warner đối với này bộ nguyên sang tác phẩm có thể nói hạ huyết vốn tuyên truyền, đối với một bộ đối tượng không phải gia đình người xem, không phải lấy đại trường hợp đoạt nhân nhãn cầu điện ảnh đến nói, đã tương đương ngẩng cao.

Thực ra, so với người khác, này bộ phim đối với Matthew cá nhân đến nói, càng nhiều là dệt hoa trên gấm, khiến hắn tiến thêm một bước củng cố chính mình Hollywood đứng đầu cự tinh địa vị.

Ảnh hưởng lớn nhất , vẫn là Christopher - Nolan bản nhân.

Chung quy đây là Christopher - Nolan lần đầu nguyên sang một bộ A cấp chế tác, nó ở trên phòng bán vé thành công hay không, đem trực tiếp ảnh hưởng Nolan về sau quay chụp kế hoạch.

Nolan mặt sau còn muốn quay chụp nguyên sang loại hình đại chế tác,[ Inception ] không cho phép có sai lầm, đây cũng là hắn tìm chân chính có đủ kêu gọi lực siêu cấp ngôi sao hợp tác chủ yếu nhân tố.

Từng hắn tìm là Leonardo - DiCaprio, hiện tại tìm là càng có thương nghiệp giá trị Matthew.

Đan từ trên một điểm này đến nói, Christopher - Nolan là phi thường có thương nghiệp đầu não đạo diễn.

Warner Bros rất sớm liền vi [ Inception ] vẽ ra một điều thấp nhất tuyến, Bắc Mĩ box office không thể thấp hơn 2 ức 5000 vạn dollar, toàn cầu box office ít nhất cũng muốn vượt qua 5 ức dollar.

Lại thiếu mà nói, nếu phim quanh thân tiêu thụ không tốt, khả năng sẽ sinh ra hao hụt.

May mà [ Inception ] có một thành công bắt đầu, kế tiếp chính yếu nhiệm vụ chính là duy trì Bắc Mĩ thị trường ổn định hướng đi, cùng với khai thác hải ngoại thị trường.

Tại một bộ Hollywood cao nhất chế tác sản xuất phí tổn động một cái là 1 ức 5000 vạn dollar trên đây, tuyên phát phí tổn thoải mái phá ức hiện tại, chỉ dựa vào Bắc Mĩ box office hồi bản căn bản không hiện thực.

Trên lý luận đến nói, sản xuất phí tổn gia tuyên phát phí tổn đạt tới 2 ức 5000 vạn dollar phim, Bắc Mĩ box office ít nhất cũng muốn 5 ức dollar tả hữu mới có thể hồi vốn, nhưng lại có mấy bộ phim Bắc Mĩ box office có thể đạt tới này một con số.

Hải ngoại thị trường càng ngày càng thụ Hollywood coi trọng.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 859: Vì Gia Đình Cố Gắng

Lần này Viễn Đông hành trạm thứ nhất là Tokyo, kịch tổ hàng đầu tuyên truyền nhân vật là Watanabe Ken, Matthew chỉ có thể xếp hạng tại vị thứ hai.

Bất cứ bình thường quốc gia, đều sẽ có dân tộc tự hào cảm cùng quốc gia vinh dự cảm, đừng nói là Nhật Bản đẳng Viễn Đông địa khu , cho dù là Âu Châu kia vài thừa thãi phim văn nghệ quốc gia, đối một tại Hollywood lấy được thành công ngôi sao đều sẽ có đặc thù ưu đãi.

Watanabe Ken tại Nhật Bản được hoan nghênh trình độ, tuyệt đối ra ngoài Matthew đoán trước.

Đây cũng là kịch tổ đồng ý Michael - Fassbender cùng James - McAvoy thoát ly kịch tổ đi quay chụp [ X-Men: Đệ nhất chiến ], khiến Christopher - Nolan lưu lại Los Angeles trù bị [ Dark Knight Rises ], không mang theo Emma - Roberts lại đây, cũng muốn mang theo Watanabe Ken nguyên nhân.

Nhật Bản truyền thông về [ Inception ] tin tức tiêu đề đều là như vậy viết .

“Nổi tiếng minh tinh điện ảnh Watanabe Ken lần đầu hợp tác Hollywood cự tinh Matthew - Horner cùng diễn Hollywood đại phiến [ Inception ] sắp đăng lục Nhật Bản !”

“Watanabe Ken cùng tân tác [ Inception ] trở về Nhật Bản tuyên truyền......”

Cơ hồ sở hữu nhắc tới này bộ phim Nhật Bản truyền thông, đều đem Watanabe Ken danh tự xếp đến Matthew phía trước.

Matthew đối với này những tự nhiên sẽ không để ý, tương lai đẳng [ Fast and Furious 5] tại Thái Bình Dương bên kia làm tuyên truyền, hắn sẽ đem Ny Ny đặt ở mọi người phía trước.

Vì phim thành công cùng ích lợi, này mấy đều không là sự.

Liền tại tại Nhật Bản làm tuyên truyền vài ngày trung,[ Inception ] tuyên truyền hình ảnh hình ảnh đồng thời xuất hiện ở Nhật Bản toàn quốc 35 đô đạo phủ huyện 136 khối đầu đường màn hình lớn, cùng với 50 gia đồ điện thương xá, Nhật Bản trọng yếu tàu điện ngầm cùng xe bus xe chở trên TV, như thế đại quy mô tuyên truyền phương thức, tại Nhật Bản điện ảnh sử bên trên đều rất hiếm thấy.

Đặc biệt là tại Tokyo Shimbashi nhà ga tiền quảng trường, đương điện ảnh tuyên truyền hình ảnh xuất hiện ở trạm tiền đại lâu trên màn hình khi, đi ở trên đường rộn ràng nhốn nháo đám người nhất thời dừng lại cước bộ, tất cả đều tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào màn hình lớn, giờ phút này Nhật Bản giống như một đầm tĩnh thủy, chỉ có màn hình lớn truyền phát thanh âm, phảng phất thật biến thành “Mộng cảnh” thế giới.

Từ nào đó phương diện đến nói, tại điện ảnh là sáng ý sản nghiệp, một hảo trọng điểm thường thường có thể khiến một bộ phổ thông điện ảnh hóa mục nát thành thần kỳ, mà có một chút điện ảnh, chúng nó có được một để người tràn ngập chờ mong chất lượng tốt thiết lập, nhưng chúng nó lại không rất không chịu thua kém, ngạnh sinh sinh đem một hảo sáng ý nghịch chuyển thành một bộ “Lạn” Điện ảnh......

Hollywood đem hảo sáng ý chụp thành phim dở điện ảnh nhiều đếm không xuể, mà [ Inception ] thuộc về điển hình đem hảo sáng ý chụp thành hảo phim loại hình.

Nhưng hảo điện ảnh còn cần ra sức thét to.

Tại Nhật Bản đợi không vài ngày, Matthew lại hộ tống kịch tổ đi tới Hàn Quốc Seoul, kịch tổ không có bổng tử thuộc tính diễn viên, ngôi sao phương diện trọng điểm tuyên truyền nhân vật tự nhiên chỉ có hắn một.

Một hồi tuyên truyền hội thượng, có Hàn Quốc truyền thông phóng viên lại đã hỏi tới đối với điện ảnh phân tích phương diện vấn đề, đặc biệt là về kết cục nam chính hay không thân ở mộng cảnh.

Bởi Christopher - Nolan chưa có tới, vấn đề chỉ có thể do Matthew đến hồi đáp.

“Thông qua kết cục, các ngươi hẳn là có thể thấy được Cobb hiện thực sinh hoạt cùng mộng cảnh thập phần tương tự, cũng chính là Cobb này nhân đồng dạng đáng giá hoài nghi.” Matthew phía trước cùng Christopher - Nolan thảo luận qua vấn đề này, hoàn toàn dựa theo Nolan ý tứ nói,“Hơn nữa mặc kệ con quay ngã xuống hay không, Cobb đều không dùng biết chân tướng, bởi vì hắn đã cùng bọn nhỏ đoàn tụ.”

Đây là phim mặt khác một điều chủ tuyến -- gia đình !

Đặt ở toàn thế giới, vì gia đình cố gắng đều là chính xác không thể lại chính xác, có thể khiến nhân tâm cổ vũ giá trị quan.

Bắt đầu hai ngày, kịch tổ tại Hàn Quốc tuyên truyền coi như bình thường, nhưng hai ngày sau, Hàn Quốc trên truyền thông, đột nhiên xuất hiện một cỗ thanh âm.

“Từ huyết thống đến phân tích, Matthew - Horner thực ra là người Hàn Quốc !”

Như vậy kinh sợ tin tức thế nhưng xuất hiện ở một ít Hàn Quốc truyền thông đưa tin trung, thật dọa Matthew nhảy dựng.

Tại Hàn Quốc truyền thông đưa tin phân tích trung, Matthew kia bộ phận Hoa kiều huyết thống là căn bản không tồn tại , chiếm lấy là Hàn Quốc huyết thống, hơn nữa ngôn chi chuẩn xác nói chính là bởi vì Matthew có Hàn Quốc huyết thống, cho nên mới tại Hollywood trèo lên địa vị cao.

Bọn họ còn nói Matthew sở dĩ thân thủ rất giỏi, hoàn toàn là luyện tập Taekwondo quan hệ.

Thậm chí, tại một hồi tuyên truyền thông cáo thượng, trực tiếp đem như vậy vấn đề ném tới Matthew trước mặt.

“Ta không có Hàn Quốc huyết thống, điểm ấy không thể nghi ngờ.” Matthew sẽ không khiến bổng tử nhóm tiếp tục chế tạo loại này nói xấu bàn tin tức, bất quá trên tổng thể coi như là khách khí,“Ta cũng không luyện tập qua Taekwondo. Sở dĩ thân thủ nhanh nhẹn, một phương diện là thiên phú hảo, một phương diện khác là ta trường kỳ tại quyền kích, đấu kiếm và tự do vật lộn luyện ra .”

Đối với người Hàn Quốc mê chi tự tin, Matthew là không thể lý giải .

Dù sao Thượng Đế là người Hàn Quốc, Jesus là người Hàn Quốc, Phật Tổ là người Hàn Quốc, phàm là thế giới cấp danh nhân đều là người Hàn Quốc, liên địa cầu...... Không, toàn vũ trụ đều là người Hàn Quốc sáng tạo .

Bọn họ cứ việc tự high hảo.

Có phương bắc cái kia duy nhất có thể đảm nhiệm toàn vũ trụ Lục Hải không thiên quân tổng tư lệnh siêu cấp tồn tại đặt ở trên đầu, còn không cho phép nhân gia tự high ?

Nhắm mắt làm ngơ.

Cho nên, Matthew cùng kịch tổ chạy hoàn tại Hàn Quốc cuối cùng một hồi tuyên truyền thông cáo, liền khẩn cấp rời đi Seoul, đi Hongkong.

Cùng lúc đó,[ Inception ] tại Bắc Mĩ bắt đầu thứ hai cuối tuần chiếu phim lữ trình, hơn nữa nghênh đón một vị hoàn toàn mới rạp chiếu phim đồng bọn, do Illumination Entertainment chế tác cùng Universal ảnh nghiệp phát hành phim hoạt hình dài Despicable Me.

Ai cũng không có nghĩ đến, như vậy một bộ sản xuất phí tổn chỉ có 7000 vạn dollar phim hoạt hình dài, thế nhưng mang đến ra ngoài dự liệu box office.

Despicable Me thứ sáu phát hành đệ nhất thiên, liền lấy 2130 vạn dollar đan ngày box office, đem đồng thiên thu hoạch 1920 vạn dollar [ Inception ] chen xuống đan ngày box office quán quân bảo tọa.

Tại Blue Sky Studios trừ Ice Age rốt cuộc lấy không ra hữu lực tác phẩm ngay lập tức, Illumination Entertainment tựa hồ tại dùng Despicable Me hướng toàn thế giới tuyên bố, bọn họ mới là có thể cùng Pixar phòng công tác cùng DreamWorks hoạt hình studio đặt song song tam đại hoạt hình điện ảnh công ty.

Còn có một điểm, ai cũng không thể phủ nhận, Illumination Entertainment ôm lấy một căn đại thô chân -- Universal ảnh nghiệp.

Chính là Universal ảnh nghiệp thôi động, mới có Despicable Me thành công đại bán.

Bất cứ điện ảnh tuyên truyền cùng tạo thế đều là thiết yếu , Hollywood dù sao cũng là thị trường cạnh tranh thể chế, Despicable Me không chỉ tuyên truyền phô thiên cái địa, phim chính càng thẳng đến chủ đề, như thế nào hấp dẫn hài tử như thế nào ngoạn, tỷ như nam chính Gelug mũi dài cùng xui xẻo hình tượng, không chỉ tham khảo qua “007 series” Tà ác nhân vật phản diện, còn cùng [ Lam Tinh Linh ] Cách Cách Vu không có sai biệt.

Đám kia gọi nữ sinh điên cuồng gào thét “Kawaii” Tiểu Hoàng nhân, tắc giống như [ quái vật công ty ] trung “Mắt to” Cùng [ SpongeBob SquarePants ] linh hồn Hợp Thể, bọn họ thành quần kết đội khả ái lượng tướng, để người kinh hô không thôi.

Nhưng như vậy một bộ tân phát hành phim, theo sau vẫn là tại [ Inception ] trước mặt bại hạ trận đến.

[ Inception ] thứ bảy cường thế bắn ngược, hào thủ 2460 vạn dollar, đem lấy đến 2083 vạn dollar Despicable Me tha xuống dưới, một lần nữa làm trở lại đan ngày box office quán quân bảo tọa bên trên.

Mặt sau chủ nhật, như cũ là [ Inception ] trước đây, Despicable Me theo sát.

Cuối tuần này trôi qua, Despicable Me lấy 5630 vạn dollar hàng không box office bảng vị thứ hai,[ Inception ] thực hiện Bắc Mĩ box office hai liên quan, số box office là 5830 vạn dollar.

Đối mặt có được rộng khắp gia đình người xem quần thể toàn niên linh đoạn phim Despicable Me,[ Inception ] cơ hồ không có nhận đến bao nhiêu trùng kích.

Thêm trước tuần này bốn ngày box office,[ Inception ] phát hành hai tuần sau, Bắc Mĩ box office tích lũy 1 ức 9560 vạn dollar.

Bắc Mĩ hai ức dollar chỉ là [ Inception ] một nho nhỏ cửa, ba ức dollar hoàn toàn có thể chạm đến.

So với [ Inception ] cùng Despicable Me như vậy người may mắn,[ John Carter ] có thể nói vận xấu ập đến, phát hành vỏn vẹn bốn phía thời gian, cuối tuần box office liền đi xuống trượt đến 100 vạn dollar xuất đầu, Bắc Mĩ tổng box office còn không có đạt tới 4000 vạn dollar.

Phần đông điện ảnh thị trường điều tra cơ cấu đã đem này bộ phim Bắc Mĩ box office điểm rơi, điều thấp đến 4500 vạn dollar, cho rằng toàn cầu box office đột phá 1 ức dollar độ khó đều phi thường lớn.

Walt Disney phương diện đối với cùng Brad - Pitt hợp tác cực kỳ bất mãn, như vậy box office ngay cả bọn hắn tuyên phát đầu nhập đều kiếm không trở lại.

Căn cứ Helen - Hermann truyền đến tin tức, nhiều gia Hollywood chế tác công ty đem Brad - Pitt cùng Natalie - Portman xếp vào trung cao cấp điện ảnh hạng mục sổ đen.

Matthew tại nhìn qua mới nhất Bắc Mĩ box office thống kê số liệu sau, suy luận [ John Carter ] nhiều lắm tại Bắc Mĩ kiên trì chiếu phim đến giữa tháng 8, liền sẽ bị các đại thương nghiệp cụm rạp đá ra nhà mình rạp chiếu phim.

Theo tân một tuần bắt đầu, Matthew lại một lần đi tới Thái Bình Dương bờ bên kia.

So với lần trước phô thiên cái địa như vậy tạo thế, hắn tương đối đê điệu một điểm, vi nhà khác công ty điện ảnh cùng chính mình đầu tư điện ảnh làm tuyên truyền, cường độ khẳng định sẽ có điều bất đồng.

Mặt khác một điểm, hiện tại cự ly [ Inception ] phát hành còn có ước chừng một tháng thời gian, tuyên truyền hiệu quả thực ra sẽ không đặc biệt hảo.

Này cũng không có biện pháp, không ai nói Hollywood đại chế tác không thể tại tháng bảy phát hành, nhưng đại kéo bên kia chậm chạp bất quá thẩm, đến qua thẩm thời điểm, phim đã tại Bắc Mĩ phát hành .

Đối mặt loại này cục diện, ai cũng nói không ra cái gì đến, chung quy đại kéo như thế nào xét duyệt, chưa bao giờ công khai, cũng không có minh xác quy định tiêu chuẩn.

Hôm nay, càng ngày càng nhiều Hollywood ngôi sao bắt đầu đến bên này làm lần đầu, chạy tuyên truyền thông cáo, đối với bên này fan điện ảnh đến nói, Hollywood ngôi sao cũng coi như không hơn hi hữu động vật .

Có thể hấp dẫn Hollywood ngôi sao , tự nhiên là càng ngày càng phồn vinh điện ảnh thị trường.

Theo hai bên sắp đạt thành tân thế mậu hiệp định cùng điện ảnh tiến cử sổ ghi chép, Hollywood chia phiến chẳng những trên số lượng lên tới ba mươi bộ, box office phân thành càng là nhảy vọt đến 25%.

Tương ứng , Hollywood phim bom tấn có thể ở bên này kiếm được tiền cũng càng ngày càng nhiều.

Ở loại này kích thích dưới, Hollywood ở bên này trên thị trường càng ngày càng dùng lực, marketing thượng nhu cầu cũng càng ngày càng nhiều, dĩ vãng kia vài lão sáo lộ -- tìm truyền thông gửi bản thảo, hán hóa một ít trailer cùng áp phích, mua một chút giao thông công cộng trạm bài, xử lý lần đầu lễ đã không thể thỏa mãn thị trường nhu cầu .

Kết hợp bên này thị trường cùng xã hội tình huống, Warner Bros đem [ Inception ] tại Bắc Mĩ không phải rất vang dội một tuyên truyền khẩu hiệu, tạo ra trở thành bên này chủ tuyên truyền quảng cáo -- người thông minh mới có thể xem hiểu điện ảnh !

Loại này tuyên truyền đối với thành thục điện ảnh thị trường không tốt dùng, tại vừa khởi bước điện ảnh trên thị trường lại rất thấy hiệu quả.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 860: Ngu Xuẩn Thêm Khốn Kiếp

Một lần này, Matthew không có ở bên này ở lâu,[ Inception ] tuyên truyền thông cáo vừa kết thúc, cùng còn tại bên này trù hoạch kiến lập phân công ty Helen - Hermann chào hỏi, đi vòng đi Nga, tiếp tục chạy hải ngoại tuyên truyền.

So với kịch tổ mặt khác diễn viên, hắn càng thêm tích cực.

Một phương diện lấy càng nhiều thù lao cũng muốn có tương ứng trả giá, đây là cơ bản nhất chức nghiệp tố dưỡng; Một phương diện khác, phim box office cao thấp trực tiếp quyết định hắn hậu kỳ phân thành bao nhiêu.

Cứ việc ngoài miệng chưa từng có nói qua, Matthew lại cho tới bây giờ đều không phủ nhận, tiền tài là hắn lớn nhất động lực chi nhất.

Này không có cái gì không tốt thừa nhận , giống hắn như vậy dung tục lại không có bất cứ tín ngưỡng nhân, chưa bao giờ sẽ vì kia vài hư vô phiêu miểu gì đó mà cố gắng.

Dục vọng khiến người tiến bộ.

Liền tại Matthew mãn Âu Châu chạy tuyên truyền thông cáo thời điểm,[ Inception ] cũng tại bắt đầu tại phần đông hải ngoại thị trường đại diện tích phát hành.

Warner Bros trước Bắc Mĩ sau hải ngoại phát hành sách lược lúc này phát huy tác dụng, tại đây tin tức thời đại, một bộ Bắc Mĩ đại nhiệt điện ảnh tin tức rất dễ dàng truyền khắp toàn cầu ,[ Inception ] có tự thân đề tài mang đến hoàn cảnh xấu, nguyên sang đại chế tác tại toàn cầu phạm vi bên trong tán thành độ đều tương đối thấp.

Nhưng cũng tích lũy nhất định ưu thế: Bắc Mĩ box office cùng danh tiếng song song bùng nổ.

Tuyệt đại đa số dưới tình huống, Bắc Mĩ lửa nóng phim, thế đều sẽ kéo dài đến hải ngoại.

[ Inception ] cũng không ngoại lệ.

“Đây là một bộ không sợ kịch thấu điện ảnh, đây là yêu động não nhân xem điện ảnh !”

Này mấy đều là [ Inception ] tại hải ngoại thị trường đánh ra tuyên truyền khẩu hiệu, phối hợp phim danh tiếng marketing cùng virus marketing, đều phát ra rất tốt hiệu quả, điểm ấy từ phim hải ngoại trên phòng bán vé liền có thể thấy được đốm.

[ Inception ] phạm vi lớn tại hải ngoại phát hành cuối tuần đầu, cơ hồ không có bất cứ hồi hộp lấy đến tuyệt đại bộ phận phát hành địa khu tuần này box office quán quân, đặc biệt là rất nhiều truyền thông đề cập phim khi, đều dùng “Đây là dùng đến sùng bái điện ảnh” Đến làm lời dạo đầu.

“Chặt chẽ cố sự tình tiết để người vô hạ chớp mắt, hơn 120 phút phấn khích phân trình, đến điện ảnh kết thúc, ngươi sẽ cảm giác thời gian giây lát lướt qua.” Pháp quốc một fan điện ảnh nhận phỏng vấn khi mà nói, có thể nói phản ánh ra đại đa số đi vào rạp chiếu phim người xem cái nhìn,“Ngươi tất yếu gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh, không buông tha bất cứ chi tiết sau đó lặp lại tự hỏi. Cảm giác này tựa như xem Dark Knight gia National Treasure, để người đau đầu lại phi thường thống khoái.”

Tại xuất sắc marketing cùng với bạo bằng danh tiếng trước mặt,[ Inception ] hải ngoại box office thống kê phân phân ra lô.

[ Inception ] tuần đầu cao khai cao đi, Anh quốc lấy đến 1600 vạn dollar trở lên, Pháp quốc thu hoạch 1200 vạn dollar trở lên, Đức báo thu gần 1500 vạn dollar, Australia chém xuống 900 vạn dollar trở lên......

[ Inception ] tại hải ngoại chiếu phim tuần đầu, hào thủ gần 1 ức 5000 vạn dollar !

Như vậy box office con số cũng chứng minh Warner Bros chế định cùng áp dụng marketing sách lược là chính xác , trận này danh tiếng marketing đã lấy được bước đầu thắng lợi.

Mà tại Bắc Mĩ,[ Inception ] cũng giống như ngoại giới mong muốn như vậy, tiếp tục bảo trì đầy đủ mạnh mẽ box office xu thế.

Los Angeles Beverly Hills lại nghênh đón tân một tuần, thứ hai sáng sớm phi thường im lặng, ở Beverly Hills phía đông một đống biệt thự trong, Angelina - Jolie nhìn người hầu đem bữa sáng bày đầy bàn ăn.

“Các bảo bối !” Angelina - Jolie đứng ở phòng ăn (nhà hàng) cửa, lớn tiếng tiếp đón chính mình con cái,“Maddox, Pax, Zahara, Shiloh......”

Phảng phất cử hành Liên Hiệp Quốc hội nghị như vậy, bốn màu da bất đồng tiểu hài tử đi vào phòng ăn (nhà hàng), Angelina - Jolie lần lượt tại bọn họ trên mặt hôn hôn một chút, hiệp trợ bọn họ ngồi ở bên bàn ăn trên ghế.

Sau đó, hai bảo mẫu mang theo không đến ba tuổi Knox cùng Vivian vào phòng ăn (nhà hàng).

“Ăn cơm đi.” Angelina - Jolie ngồi ở bàn ăn dài phía trước.

Vì dáng người suy xét, nàng chỉ là ăn rất ít một vài thứ, buông xuống dao nĩa sau, tràn ngập từ ái ánh mắt nhìn sáu nhi nữ, một loại gọi là cảm giác hạnh phúc tự nhiên mà sinh.

Năm đó phóng đãng nữ chân chính lớn lên thành thục, lột xác trở thành một đủ tư cách mẫu thân.

Tuy rằng tham gia Brad - Pitt cùng Jennifer - Aniston hôn nhân Angelina - Jolie, bởi vì “Tiểu tam” Chi danh mang đến rất nhiều phản đối ảnh hưởng, nhưng sau Jolie ham thích từ thiện, cũng đắp nặn ra hiệp khí nữ tử danh tiếng, lại thông qua tự mình nuôi nấng sáu hài tử thành công “Tẩy bạch”, để người dần dần quên nàng quá khứ bất kham, tạo lên hảo mụ mụ hình tượng.

Có lẽ là bất tri bất giác ảnh hưởng, tại đây xa so Brad - Pitt thành công “Tẩy bạch” Quá trình bên trong, Angelina - Jolie cũng sinh ra cả trong lẫn ngoài thay đổi, thành một chân chính mẫu thân.

Đợi đám trẻ nếm qua điểm tâm, Angelina - Jolie mang theo bọn họ đi phòng giải trí, bồi bọn họ chơi một đoạn thời gian, lặng yên không một tiếng động đi ra.

Nuôi sống nhiều như vậy hài tử, đặc biệt là muốn cho bọn họ qua thượng hảo sinh hoạt, cũng không phải một kiện dễ dàng sự, nàng tất yếu cố gắng công tác.

Hai năm nay, trừ kiên trì từ thiện, nàng thủy chung không có buông tay diễn viên sự nghiệp, cuối tuần trước do nàng diễn viên chính [ Salt ] vừa phát hành.

Angelina - Jolie đi vào thư phòng, một phần mới nhất [ Los Angeles thời báo ] đã đặt ở trên bàn.

Lật ra báo chí, trực tiếp rút ra giải trí trang, chỉ nhìn một cái, nàng liền không ngừng được thở dài,[ Inception ] đều công chiếu ba tuần , vẫn là áp qua vừa phát hành [ Salt ] một đầu.

[ Salt ] coi như là đại chế tác , sản xuất phí tổn cao tới 1 ức 1000 vạn dollar.

Hơn nữa Sony Columbia ảnh nghiệp tuyên phát quy mô cũng đủ đại, cứ như vậy vẫn là không thể từ công chiếu ba tuần [ Inception ] cầm trong tay dưới box office bảng quán quân.

[ Salt ] cuối tuần đầu box office đạt tới mong muốn, có 3650 vạn dollar, đáng tiếc [ Inception ] càng cao.

Angelina - Jolie lật xem trong tay [ Los Angeles thời báo ], rất nhanh liền tìm đến cuối tuần trước box office báo tường.

“[ Inception ] tiến vào cuối tuần chiếu thứ ba, ba ngày phân biệt lấy đến 1320 vạn dollar,1650 vạn dollar cùng 880 vạn dollar, như cũ là phi thường khỏe mạnh ổn định thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật đường cong, tổng cộng 3850 vạn dollar cuối tuần box office thành công áp chế tân phát hành [ Salt ] 3650 vạn dollar, liên tục ba vòng ổn định Bắc Mĩ box office bảng quán quân.”

“Có thể khẳng định một điểm là,[ Inception ] tại đây cạnh tranh dị thường kịch liệt kỳ nghỉ hè nhất định trưởng bán, trước mắt Bắc Mĩ box office tích lũy 2 ức 5230 vạn dollar, đã vượt qua Warner Bros chế định Bắc Mĩ box office mục tiêu.”

“Tại đây phía trước, một bộ không phải tục tập, không dựa vào dễ bán tiểu thuyết, không dựa vào siêu cấp anh hùng truyện tranh như vậy một bộ khoa học viễn tưởng ／ kinh sợ ／ phạm tội đề tài điện ảnh tưởng tại Bắc Mĩ tuần đầu box office đại bán, cuối cùng box office lại có thể vượt qua 3 ức dollar, độ khó phi thường lớn, hôm nay thoạt nhìn [ Inception ] rất nhẹ nhàng liền có thể đạt tới này một thành tích.”

“Mà [ Inception ] cuối cùng Bắc Mĩ box office có thể hay không vượt qua 3 ức dollar, thực ra đã không trọng yếu, bộ điện ảnh này lớn nhất giá trị ở chỗ, có thể cho mặt khác sau này nhân một tin tưởng -- chỉ cần diễn viên lựa chọn thích đáng, đạo diễn đáng tin, kịch bản chất lượng tốt. Đầu tư đủ kình, tuyên truyền đúng chỗ. Này loại dính điểm khoa học viễn tưởng vị phạm tội loại nguyên sang đề tài, giống nhau có thể đắt khách !”

“Tin tưởng tại [ Inception ] sau khi thành công. Sẽ có càng nhiều đạo diễn cầm ra chính mình phủ đầy bụi đã lâu nguyên sang cố sự, khiến đầu tư phương biến thành một bộ điện ảnh, này đối với fan điện ảnh mà nói, cũng là một chuyện tốt.”

Nhìn thấy Matthew - Horner diễn viên chính điện ảnh đè nặng chính mình, Angelina - Jolie bao nhiêu vẫn là có điểm tối tăm, không ai so với nàng càng rõ ràng, Matthew - Horner là từ một cỡ nào hèn mọn tồn tại, trưởng thành là hôm nay Hollywood siêu cấp cự tinh.

Bất quá, phía trước mười mấy năm đi dị thường gian nan cùng thấp thỏm, lúc tuổi trẻ tùy ý làm bậy khiến nàng vì này trả giá trầm thống đại giới, từ mấy năm trước hoàn toàn tỉnh ngộ bắt đầu, Angelina - Jolie cũng rất rõ ràng chuyện gì có thể làm, tỷ như tiếp tục hỗn loạn sinh hoạt cá nhân không có người sẽ để ý; Chuyện gì không thể đi làm, tỷ như trêu chọc trong giới kia vài chân chính trọng lượng cấp nhân vật......

Nàng thở dài một hơi, mặc kệ từng như thế nào, Matthew - Horner dĩ nhiên đạt tới ngay cả nàng đều muốn ngưỡng vọng độ cao.

Huống chi, liền tính [ Salt ] cuối tuần đầu có thể lấy đến box office quán quân lại như thế nào? Lấy một bộ tuần đầu mở màn điện ảnh cùng một bộ công chiếu ba tuần phim làm đối lập?

Hai năm nay nhấp nhô khiến nàng thành thục, đầu não cũng càng trở nên thanh tỉnh, danh khí, thù lao, địa vị cùng lực ảnh hưởng đợi đã (vân vân), nàng đều xa không bằng Matthew - Horner.

Cho dù là hai năm nay tối gọi nàng lấy làm ngạo từ thiện, như cũ so ra kém đối phương.

Matthew - Horner ở trên từ thiện thành tựu, đồng dạng xa xa tại nàng bên trên.

Song phương chênh lệch là toàn phương vị , lấy cái gì so?

Không biết vì sao, nàng đột nhiên nghĩ tới Brad - Pitt, này bóng người tại trong óc dạo qua một vòng, liền bị đá đi ra ngoài.

Lựa chọn Brad - Pitt, căn bản chính là sai lầm.

Không có tương đối, liền nhìn không ra chênh lệch, Brad - Pitt như thế nào cùng Matthew - Horner so?

Đáng tiếc, lúc tuổi trẻ không hiểu chuyện, càng không có ánh mắt, một khối vàng đặt ở trước mặt, thế nhưng liền như vậy bỏ lỡ a, kết quả mặt sau tuyển một đống phân heo.

Nếu có thể lần nữa đến mà nói, năm đó quay chụp hoàn Girl, Interrupted, nàng khẳng định sẽ không khiến Matthew - Horner xuống xe, mà là mang theo hắn về nhà.

“Lúc tuổi trẻ ta......” Angelina - Jolie thì thào tự nói,“Thật đúng là ngu xuẩn thêm khốn kiếp a !”

Nghĩ đến chính mình là Matthew - Horner tiến vào Hollywood người dẫn đường, nàng trong lúc nhất thời không biết là cái gì tư vị, rất phức tạp, rất kỳ lạ, nói không rõ cũng nói không rõ.

Có lẽ đợi tương lai già đi, đều không để ý , có thể cùng Matthew - Horner ngồi ở cùng nhau, tán gẫu kia đoạn không phải bình thường chuyện cũ.

Matthew trở lại Los Angeles không bao lâu thời gian,[ Inception ] Bắc Mĩ box office liền đạt tới Warner Bros mong muốn 2 ức 5000 vạn dollar, toàn cầu box office cũng thoải mái đột phá 5 ức dollar, tích lũy cao tới 5 ức 7680 vạn dollar nhiều.

Cũng khiến hắn hi vọng xa vời chính mình diễn viên chính này bộ tân phim có thể trùng kích một chút toàn cầu 10 dollar này một đường ranh giới.

Cùng lúc đó, Matthew toàn diện rời khỏi [ Inception ] tuyên truyền, bắt đầu vi [ bộ đội đặc chủng 2] chuẩn nhất bị, nhưng hắn còn không có chính thức tiến vào kịch tổ, phía trước cùng hắn hợp tác qua Mexico đạo diễn Guillermo - Del - Toro tìm lại đây.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 861: Nề Hà Địch Nhân Có Gundam

“Mới trước đây, mỗi khi ta cảm thấy nhỏ bé hoặc tịch mịch, ta sẽ ngưỡng vọng tinh không, hảo kỳ vũ trụ trung hay không tồn tại mặt khác sinh mệnh, kết quả ta hoàn toàn nhìn lầm phương hướng .”

Matthew trong văn phòng, mang kính mắt Guillermo - Del - Toro khoa tay múa chân nói,“Trầm tĩnh đại hải đối mọi người đến nói bao giờ cũng là tràn ngập mị lực, nhưng chúng ta bao giờ cũng là cho rằng trong biển thần kỳ sinh vật cùng hải tượng hung hiểm, đến từ chúng ta chính mình thế giới.”

Hắn dị thường chăm chú nói,“Chúng ta sai lầm.”

Nhìn Guillermo - Del - Toro, Matthew hoàn toàn không hiểu lời này ý tứ, có như vậy trong nháy mắt, hắn đều tại hoài nghi Guillermo - Del - Toro có phải hay không gia nhập Scientology giáo .

Guillermo - Del - Toro không phải thần côn, nhanh chóng mở ra mang đến cặp văn kiện, đặt ở Matthew trước mặt.

“Matthew, ngươi trước xem xem đi.” Hắn chỉ chỉ cặp văn kiện.

“Đây là?” Matthew nhìn thoáng qua, cặp văn kiện lộ ra đến là từng phân bản thảo, phi thường rõ ràng màu sắc rực rỡ phác hoạ họa.

Tại Hollywood cùng giới điện ảnh dốc sức làm nhiều năm như vậy, ánh mắt sớm liền luyện ra , hắn lập tức ý thức được đây là điện ảnh khái niệm thiết kế đồ cùng phân cảnh đồ bản thảo.

“Guillermo.” Matthew cầm lấy cặp văn kiện lật xem lên đến,“Đây là của ngươi tân tác sao?”

“Là.” Guillermo - Del - Toro vội vàng gật đầu,“Ta lên kế hoạch chụp một bộ siêu cấp cự chế, một bộ vĩ đại khoa học viễn tưởng thương nghiệp điện ảnh.”

Hắn cùng Matthew hợp tác qua I Am Legend, biết cái dạng gì điện ảnh mới có thể gợi lên Matthew hứng thú.

Nếu là tưởng quay chụp chế tác một bộ văn nghệ điện ảnh hoặc là xung áo điện ảnh, hắn căn bản sẽ không lại đây tìm Matthew, tìm cũng không có bất cứ dùng.

Có thể nói động Matthew đầu tư mà nói, vừa có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái, nói không chừng còn có thể kéo đến siêu cấp nam chính gia tăng kêu gọi lực.

Matthew đối với Guillermo - Del - Toro tương đối lý giải, biết đây là một phi thường có tài hoa điện ảnh đạo diễn, cho nên không nói gì thêm, mà là hết sức chuyên chú xem lên hắn mang đến bản thảo.

Đệ nhất Trương Họa bản thảo là một cự đại người máy, thoạt nhìn như là Nhật Bản bên kia lưu hành Gundam.

Đệ nhị trương họa phong đột biến, biến thành Ultraman tử địch -- tiểu quái thú.

Đệ tam trương người máy cùng quái thú xuất hiện ở cùng nhau, bối cảnh hẳn là đáy biển, từ trên hình ảnh có thể phân biệt ra, đáy biển mở một lỗ to, có quái thú từ giữa chui ra đến, cùng canh giữ ở bên cạnh người máy chém giết.

Thứ bốn trương vẫn là đáy biển người máy cùng quái thú đại chiến......

Thứ năm trương như cũ là người máy cùng quái thú chiến đấu.

Thứ sáu trương như cũ như thế.

Nhìn thấy mặt sau, bản thảo trung cùng loại Gundam người máy, tại Matthew trong mắt dĩ nhiên biến thành Ultraman.

Mèo ăn cá, chó ăn thịt, Ultraman đánh đánh tiểu quái thú......

Những lời này từ hắn trong đầu chợt lóe mà qua.

Matthew khép lại cặp văn kiện, hỏi Guillermo - Del - Toro,“Không có kịch bản sao?”

“Tạm thời còn không có.” Guillermo - Del - Toro cười hai tiếng, nói,“Ta đang tại viết, còn không có viết xong.”

Hắn giải thích nói,“Ta biết ngươi bề bộn nhiều việc, kế tiếp không biết muốn đi đâu quay phim, thừa dịp ngươi tại Los Angeles, ta phải nắm chặt lại đây tìm ngươi .”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, có một số việc hắn đại khái cũng rõ ràng, làm một liên tục đầu tư điện ảnh thành công, đối ngoại tài sản lại đạt tới mười ức dollar điện ảnh công ty lão bản cùng nhà đầu tư, thiên nhiên liền đối muốn bán ra điện ảnh bản quyền tác gia, có tân tác đạo diễn cùng kéo đầu tư người sản xuất có cự đại lực hấp dẫn.

“Nói nói xem đi.” Matthew tại mức cự đại đầu tư thượng luôn luôn cẩn thận.

“Ngươi xem qua manga sao?” Guillermo - Del - Toro hỏi,“Đặc biệt quái thú truyện tranh cùng dùng người điều khiển cự đại người máy.”

Matthew nói thẳng,“Xem qua một điểm, Nhật Bản quái thú văn hóa rất hưng thịnh, tỷ như Godzilla. Dùng người điều khiển cự đại người máy ta không phải rất lý giải, bất quá nghe nói bọn họ bên kia xưng là Gundam.”

Vô luận là bây giờ còn là từng, hắn đều chưa xem qua có liên quan Gundam truyện tranh hoặc là hoạt hình, đối với này khái niệm nhiều nhất lý giải, vẫn là phát ra từ mạng internet một câu.

“Không phải mỗ mỗ không cố gắng, nề hà địch nhân có Gundam.”

Về phần đi đến Hollywood không chú ý này mấy, bởi vì bên này căn bản không lưu hành, Gundam cùng Transformers bản chất đều là người máy, nhưng đối với Hollywood cùng người Mỹ đến nói hoàn toàn là hai khái niệm.

Người máy đánh quái thú......

Này nội dung nghĩ đến liền cảm giác quen thuộc.

Guillermo - Del - Toro gặp Matthew có cơ bản nhất lý giải, vội vàng nói,“Ta tính toán quay chụp một bộ khoa học viễn tưởng cự tác, đem cùng loại Gundam người máy cùng quái thú đặt ở cùng nhau, tiến hành một hồi người máy cùng quái thú chiến tranh.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, vừa nghe vừa tại hồi tưởng người máy cùng quái thú điện ảnh.

“Ta là như vậy thiết tưởng , Thái Bình Dương đáy biển vỡ tan khối, xuất hiện cùng loại như trùng động khe nứt không gian, phóng ra đối với nhân loại hủy thiên diệt địa uy hiếp -- siêu cấp quái thú !”

Guillermo - Del - Toro kịch bản còn không có hoàn thành, dứt khoát khẩu thuật một chút cơ bản kết cấu,“Từ này thông đạo thoát ra dị tinh quái thú so với chúng ta lấy phía trước gặp qua bất cứ uy hiếp tới càng cự đại, càng hung mãnh cùng càng tàn bạo, chúng ta xưng chúng nó là siêu cấp quái thú.”

Hắn ho khan một tiếng thanh thanh yết hầu,“Vì đối kháng chúng nó, nhân loại tập kết sở hữu tài nguyên, tạo ra từ trước tới nay lớn nhất, tiên tiến nhất cùng nhiều nhất công năng vũ khí, bọn họ sáng tạo một kế hoạch, tạo ra một loạt cao tới 25 tầng lầu máy móc nhân, do hai vị xuyên thấu qua thần kinh nguyên liên kết điều khiển viên cộng đồng thao tác...... Này chính là không thể ngăn cản kích thích mạo hiểm cố sự, giảng thuật nhân loại điều khiển viên khống chế cự hình máy móc nhân hòa chúng ta trước đây chưa từng gặp ngoại tinh quái thú tác chiến.”

“Ân.” Matthew lại gật đầu,“Hollywood còn giống như không có loại hình này điện ảnh.”

Guillermo - Del - Toro cười cười,“Đây là một không sai đề tài.”

Trải qua trong khoảng thời gian này, Matthew đã dần dần nghĩ tới, từng hắn xem qua một bộ gọi là Pacific Rim phim, chẳng phải chính là người máy đánh quái thú sao? Mơ hồ nhớ rõ kia vẫn là bộ đứng đầu phim, còn giống như có một bộ chuyên môn cùng phong gọi là [ hoàn Đại Tây Dương ] phim dở.

Lúc ấy không cảm thấy cái gì, lấy hiện tại phán đoán,[ hoàn Đại Tây Dương ] tám thành là “Thu dụng sở” Kia công ty làm đi ra .

Đáng tiếc, hắn chỉ nhớ rõ bộ điện ảnh nào đó tại Thái Bình Dương bờ bên kia mạng internet có phải hay không đứng đầu, lại căn bản không biết khi đó box office.

Nếu không lầm mà nói, Guillermo - Del - Toro theo như lời này hạng mục tám thành sẽ là Pacific Rim, chung quy Hollywood phim bom tấn trung căn bản không có này loại hình.

“Guillermo.” Matthew trực tiếp hỏi,“Ngươi muốn ta biểu diễn nam chính, vẫn là kéo đầu tư.”

Nghe nói như thế, Guillermo - Del - Toro cũng không che giấu, cười nói,“Tốt nhất là vừa có thể đầu tư, cũng có thể biểu diễn nam chính.”

Matthew thoáng trầm ngâm, lại hỏi,“Này hạng mục đại khái muốn bao nhiêu đầu tư?”

Guillermo - Del - Toro nghĩ nghĩ, nói,“Muốn đánh ra tốt nhất hiệu quả, phỏng chừng muốn hai ức dollar tả hữu.”

Vừa nghe con số này, Matthew không khỏi có điểm đau răng, hai ức dollar tài chính, cho dù là hắn hiện tại thân gia, cũng sẽ áp lực sơn đại.

Lại nói, hắn còn chưa từ tại đơn độc một bộ phim bên trong đầu nhập qua nhiều như vậy tiền.

Không nói khác, chỉ riêng là đầu tư liền sẽ khiến hắn thận trọng suy xét.

Guillermo - Del - Toro lúc này còn nói thêm,“Bộ điện ảnh này là về nhân loại đối mặt ra ngoài ý liệu cùng khó có thể gánh vác khiêu chiến, sau đó mọi người đoàn kết nhất trí đối kháng nó. Ta cùng ta đoàn đội đều cảm giác từ địa cầu bên trong gặp công kích là thực cool tân khái niệm.”

Matthew trầm mặc một hồi, hỏi,“Hạng mục xác định danh tự sao?”

“Này cố sự chủ yếu phát sinh tại Thái Bình Dương ven bờ địa khu.” Guillermo - Del - Toro nói ra cái kia hắn rất quen thuộc danh tự,“Cho nên, ta tính toán gọi nó Pacific Rim.”

Matthew gật gật đầu, tên phim đều giống nhau, khẳng định là hắn từng xem qua kia bộ người máy đánh tiểu quái thú không thể nghi ngờ .

Guillermo - Del - Toro mà nói còn đang tiếp tục,“Ta càng đi lý giải này vũ trụ, ta lại càng đầu nhập này cố sự, này mấy nhân vật, này mấy quái thú, này mấy máy móc nhân, ta nguyện hết thảy khả năng khiến nó trở thành sự thật......”

Matthew lại không có nghe Guillermo - Del - Toro mà nói, mà là cố gắng hồi tưởng từng xem qua về Pacific Rim toàn bộ tin tức.

Mơ hồ nhớ rõ, rất nhiều đạo bản trên trang web, tại phi thường dài thời gian trung, Pacific Rim ở các loại tải xuống bảng xếp hạng hàng đầu.

Dựa theo qua lại kinh nghiệm, này khẳng định là một bộ đại nhiệt hơn nữa đạt được thành công phim.

Có thể khiến phần đông nhân phân phân tải xuống đạo bản phim, hoặc là có kịch liệt tình yêu cảnh hành động điện ảnh, hoặc chính là lúc ấy nhiệt ánh điện ảnh.

Này đương nhiên bào trừ tình yêu lãng mạn phim hành động.

Còn nhớ rõ khi đó xem qua mỗ thiên có chứa PS hình ảnh văn chương thượng, Thường Thân Khải nâng chén ăn mừng bên ta thành công nghiên cứu chế tạo ra cường đại “Chung kết giả” Series, cho rằng nắm chắc phần thắng, lại không nghĩ rằng đối diện chiếm được càng cường đại vũ trụ cấp duy trì, Obi-Wan - Kenobi đại sư tự mình dẫn dắt Jedi Knights tham chiến không nói, còn có càng cường hãn tồn tại xuất hiện ở trên chiến trường -- Gundam !

Từ từng này mấy truyền lưu độ cực kỳ rộng khắp hư cấu văn chương thượng, không khó nhìn ra Gundam tại Thái Bình Dương bờ bên kia có hàng loạt phấn ti.

Cho dù là hắn loại này không thấy thế nào qua manga người đều biết Gundam là cái gì ngoạn ý.

Về phần tiểu quái thú lại càng không cần nói , từng Ultraman đánh tiểu quái thú đều thành hạnh phúc chỉ tiêu , còn không có thể thuyết minh truyền lưu độ sao?

Người máy đánh quái thú loại này đề tài, chỉ cần chế tác tinh xảo, tại Thái Bình Dương bờ bên kia thị trường tiền cảnh nghĩ đến cũng sẽ không kém, vận tác hảo chụp thành một series cũng không có vấn đề gì.

Nói trắng ra là, Gundam cùng tiểu quái thú loại này ngoạn ý, cũng là Thái Bình Dương bờ bên kia rất nhiều người tình hoài.

Đối với điện ảnh đến nói, tình hoài có đôi khi là có thể cùng tiền tài ích lợi phân chia ngang bằng .

Guillermo - Del - Toro vẫn đợi, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi,“Matthew, ngươi cảm giác thế nào?”

Hắn lại đây không phải nói chuyện cố sự , mà là tìm nam chính cùng kéo đầu tư.

“Chỉ là ‘Cự hình quái thú đại chiến siêu cự đại máy móc nhân’ này miêu tả, liền có thể để người cảm nhận được quy mô cùng khí thế......” Matthew lại cầm lấy cặp văn kiện lật xem lên kia vài bản thảo, không biết vì sao, hắn tổng cảm giác nơi nào có vấn đề,“Này xác thật là tân đề tài.”

Nói tới đây, hắn trong óc mơ hồ khái niệm, bỗng nhiên rõ ràng lên.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 862: Cự Vô Bá

Ngắn ngủi tự hỏi qua đi, Matthew ý thức được Guillermo - Del - Toro đây là chuẩn bị sáng lập một thương nghiệp điện ảnh tân loại hình, nếu nói điện ảnh quái thú qua lại còn có Kim Cương cùng Godzilla mà nói, lấy người làm điều khiển cự đại người máy hoặc là gọi là cơ giáp, giống như chưa từng có tại Hollywood nhất tuyến thương nghiệp đại chế tác bên trong đảm nhiệm qua nhân vật chính.

Loại này dùng đến đánh quái thú người máy, vô hạn tiếp cận với Gundam, mà không phải hoàn toàn loại nhân hóa máy móc chiến cảnh hoặc là có được độc lập ý thức Transformers.

“Guillermo, đây là một bộ nguyên sang tác phẩm?” Matthew hỏi ra hắn cho rằng chỗ mấu chốt.

“Đúng vậy, đây là ta tham khảo manga quái thú cùng Gundam tưởng ra đến .” Guillermo - Del - Toro nói thẳng,“Không phải cải biên, là nguyên sang loại hình.”

Nghe nói như thế, Matthew nguyên bản còn có điểm lửa nóng tâm động, lấy bay nhanh tốc độ phục hồi.

Chế tác dự toán tại hai ức dollar nguyên sang khoa học viễn tưởng thương nghiệp điện ảnh ! này phiêu lưu sẽ có bao nhiêu đại? Làm không tốt liền trở thành kế tiếp Brad - Pitt a.

Christopher - Nolan cũng ngoạn nguyên sang nhất tuyến đại chế tác, nhưng Hollywood có mấy cái Christopher - Nolan?

Từng hắn này không chú ý Hollywood phía sau màn nhân, đều biết Christopher - Nolan là ai, lại không nhận ra Guillermo - Del - Toro.

Quả thật, hắn cùng với Guillermo - Del - Toro hợp tác qua, cũng biết đây là một rất có tài hoa cùng năng lực đạo diễn, nhưng hai ức dollar sản xuất dự toán nguyên sang điện ảnh phiêu lưu thật sự đủ đại.

“Matthew......” Guillermo - Del - Toro còn tưởng nói cái gì, Matthew lại không có trả lời, tiếp tục tự hỏi đầu tư phiêu lưu vấn đề.

Hắn không biết từng Pacific Rim box office, chỉ biết là đây là bờ bên kia đạo bản trên trang web tải xuống đứng đầu.

Nhưng nguyên sang phiêu lưu nhắc nhở hắn một sự kiện khác, Thái Bình Dương bờ bên kia đứng đầu mà Bắc Mĩ ăn hành phim cũng có không thiếu, đặc biệt là Bắc Mĩ ăn hành thường thường ý nghĩa toàn bộ Tây phương thị trường ích lợi không tốt.

Nhớ rõ ràng nhất , không thể nghi ngờ chính là [ ma thú ] kia phim .

Này vạn nhất là bộ [ ma thú ] loại hình phim, hắn đầu tư mà nói chẳng phải là muốn khóc?

Thái Bình Dương bờ bên kia chỉ có 25% box office phân thành, tuyệt đối không thể chống lên được chừng hai ức dollar cự ngạch sản xuất dự toán.

Huống hồ,[ ma thú ] là bộ cải biên điện ảnh, có phần đông trò chơi phấn ti tình hoài tính tiền.

Pacific Rim lại là bộ nguyên sang !

Không phải hắn đối nguyên sang điện ảnh có thành kiến, mà là toàn bộ Hollywood đối nguyên sang đại chế tác đều có thành kiến, đi hỏi hỏi lục đại công ty cao tầng, nào dám dễ dàng cấp một bộ nguyên sang điện ảnh vẽ ra hai ức dollar dự toán?

Theo [ Inception ] thành công, truyền thông đều đang nói đây là nguyên sang điện ảnh thắng lợi, Hollywood chế tác công ty sẽ đối càng nhiều đạo diễn hoặc là biên kịch phủ đầy bụi đã lâu nguyên sang cố sự cảm thấy hứng thú, nhưng giống Matthew hoặc là lục đại cao tầng này mấy chủ đạo điện ảnh chế tác người đều rất rõ ràng, Hollywood nguyên sang điện ảnh thấp trầm cục diện sẽ không bởi vậy mà thay đổi, chỉ biết càng ngày càng xuống dốc, tục tập cùng cải biên mới là thương nghiệp đại chế tác chủ lưu.

“Guillermo.” Matthew chậm rãi mở miệng,“Chừng hai ức dollar dự toán không phải số lượng nhỏ, ta hiện tại không thể đáp ứng ngươi, ta muốn cẩn thận suy nghĩ một chút.”

Liền tính Pacific Rim là bộ phim bán chạy tục tập, hắn cũng không khả năng trương miệng liền ứng đến, kia cùng ngốc tử có cái gì phân biệt?

Đây là hai ức dollar, không phải hai ức Nhật nguyên.

Guillermo - Del - Toro bao nhiêu có điểm thất vọng, nhưng Matthew mà nói chưa nói chết, không có nghĩa là lần này kéo đầu tư thất bại, lập tức gật đầu nói,“Được rồi, hi vọng chúng ta có thể lại hợp tác.”

Matthew cười cười,“Dù cho không cùng ta hợp tác, ngươi cũng không thiếu nhà đầu tư.”

Lời này ẩn ẩn mang theo uyển chuyển cự tuyệt, Guillermo - Del - Toro bao nhiêu nghe đi ra, cùng Matthew lễ phép cáo từ, sau đó ly khai.

Matthew không có hoàn toàn buông tay, chung quy Guillermo - Del - Toro cùng hắn hợp tác qua, cũng là hiểu rõ đạo diễn, theo sau chuyên môn khiến Bella - Anderson làm mục đích tính điều tra.

Đương từng ký ức không thể khiến hắn làm ra phán đoán khi, liền muốn dựa vào một đời này tại Hollywood dốc sức làm tôi luyện đi ra năng lực cùng kinh nghiệm .

Tuy rằng một bộ điện ảnh công chiếu phía trước, ai cũng không thể 100% kết luận thành công hoặc là thất bại, nhưng Hollywood phát triển cho tới bây giờ, nghiệp nội tư thâm các nhân sĩ tổng có thể dựa vào nhiều năm kinh nghiệm cùng liên tục thành công hoặc là thất bại giáo huấn, tránh né một ít rõ ràng hố to.

Matthew tại Hollywood dốc sức làm nhiều năm như vậy, bản thân cũng không phải ngu ngốc, cơ bản nhất ánh mắt cùng năng lực vẫn phải có.

Cho nên, Bella - Anderson điều tra đặt ở trước mặt khi, Matthew không có hao phí quá nhiều thời gian, liền quyết định buông tay Guillermo - Del - Toro này hạng mục.

Bởi vì Matthew phát hiện, cùng loại với Gundam thứ này, tại Bắc Mĩ thụ chúng thật sự hữu hạn.

Lúc này trực tiếp mang đến một rất khó thay đổi khách quan tình huống, vô luận tương lai bộ điện ảnh này trường hợp bao nhiêu đại đặc hiệu bao nhiêu xuất sắc, cơ giáp quái thú bản chất vẫn là tiểu chúng đề tài, thậm chí Gundam đánh quái thú nói là chuẩn Cult loại hình đều không quá.

Guillermo - Del - Toro đem này chuẩn Cult đề tài xem như chủ lưu đại chế tác đến chụp, dự tính còn muốn tiêu phí chừng hai ức dollar, chủ lưu người xem sẽ mua trướng sao?

Điểm ấy không khó đoán được.

Nghiêm trọng Nhật thức hoạt hình hóa điện ảnh tại Bắc Mĩ nào có người xem cơ sở? Bắc Mĩ có bao nhiêu nhân xem qua này mấy? Các thanh thiếu niên sợ vẫn là xem mĩ mạn nhiều.

Liền tính là có một chút Nhật mạn đam mê giả, quần thể cũng không tính đại.

Nếu này điện ảnh hạng mục đầu tư ba bốn ngàn vạn dollar thậm chí năm sáu ngàn vạn dollar, khả năng này mấy đều không là vấn đề, nhưng dùng cao nhất chế tác quy mô đi quay chụp, phiêu lưu thật quá lớn.

Đây không phải phim dở hay không vấn đề, phim dở tại Bắc Mĩ đắt khách còn thiếu sao? Không cần xem trọng Bắc Mĩ người xem tố chất.

Nhất chủ yếu vẫn là đề tài, hiện tại thị trường đối với loại này đề tài nhận độ hữu hạn a !

Không chỉ là Bắc Mĩ, cơ giáp quái thú cao lớn mộc cái gì, tại Tây phương điện ảnh trên thị trường thụ chúng cũng ít ỏi không có mấy.

Matthew làm ra như vậy phán đoán, không có nhiều làm kéo dài, rất nhanh trực tiếp hồi phục Guillermo - Del - Toro, nói cho hắn vốn lưu động khẩn trương, thêm lịch phát hành không thích hợp, vừa không thể đầu tư cũng không thể biểu diễn Pacific Rim.

Đây cũng là khiến Guillermo - Del - Toro đừng tại hắn này lãng phí thời gian, nhanh chóng đi tìm mặt khác nhà đầu tư.

Tuy rằng không có đạt thành hợp tác, Matthew cũng sẽ không kéo Guillermo - Del - Toro, vị này Mexico đạo diễn ngày đó thấy hắn thời điểm cũng coi như phúc hậu.

Hollywood gạt nhà đầu tư đạo diễn hoặc là người sản xuất cũng không ở số ít, vừa mới bắt đầu kéo đầu tư thời điểm nói tám ngàn vạn dollar liền đủ, sau đó bắt đầu trù bị quay chụp, vỗ vỗ nói là muốn truy thêm đầu tư năm ngàn vạn dollar, bằng không không hoàn thành phim, đầu tư phương không tưởng trước đầu tư trôi theo dòng nước, dưới tình huống bình thường đều sẽ cắn răng tiếp tục đầu tư.

Trong đó tối điển hình chính là James - Cameron cùng [ tàu Titanic ], ban sơ thế giới chi vương hướng chế tác phương kế hoạch sản xuất phí tổn chỉ có hơn một ức dollar mà thôi, quay chụp tiến vào trung đoạn sau bắt cóc 20th Century Fox, buộc 20th Century Fox không thể không lần lượt thêm vào đầu tư.

Dùng 20th Century Fox một vị cao quản lời đến nói, James - Cameron truy muốn đầu tư thiếu chút nữa buộc 20th Century Fox ban giám đốc các thành viên đi bán mông gom tiền.

20th Century Fox không chỉ một lần muốn đổi James - Cameron, nhưng không ai dám gánh vác như thế cự đại đầu tư thất bại trách nhiệm.

Từ phương diện này đến nói, Guillermo - Del - Toro xem như tố chất không sai đạo diễn, chưa cùng Matthew nói cái gì mấy ngàn vạn dollar liền có thể thu phục mà nói, mà là trực tiếp báo ra chừng hai ức dollar dự toán.

Đương nhiên, này hạng mục cũng có khả năng thành công, nhưng Matthew căn cứ thị trường tình huống làm ra phán đoán, cho dù là thành công, Pacific Rim cũng không khả năng đạt được quá nhiều ích lợi.

So với hai ức dollar cự ngạch đầu tư mang đến cự đại phiêu lưu cùng tài chính áp lực, khả năng ích lợi quá thấp.

Hắn tình nguyện đi đầu tư Zack Snyder cùng Warner Bros [ Superman: Man of Steel ], cũng sẽ không đem lớn như vậy một bút tài chính vẫn tại cơ giáp quái thú thượng.

Muốn nói tình hoài mà nói, hắn người máy tình hoài là người ô tô và Decepticon, mà không phải Gundam Seed.

Uyển cự điệu Guillermo - Del - Toro, Matthew phân biệt đi [ Hunger Games ] cùng [ Twilight ], Insidious hai kịch tổ nhìn nhìn, người trước đã bắt đầu quay chụp, hai cái sau đang tại nhanh chóng chuẩn bị tuyên truyền cùng phát hành.

Insidious đem tại phim kinh dị tối cụ truyền thống cùng tối cường lịch phát hành Halloween tiền phát hành, khoảng thời gian này trước sau có hơn mười bộ phim kinh dị tụ tập tiến vào rạp chiếu phim, ai sẽ trở thành pháo hôi, ai có thể từ liên can đối thủ cạnh tranh trung giết ra vòng vây, hiện tại không thể nào biết được.

Bất quá, trên cơ bản mỗi năm đều sẽ có một hai bộ thấp thành bản phim kinh dị tại Halloween trong lúc này đại bán, đây cũng là phần đông tiểu thành bản chế tác chen tại cùng một lịch phát hành nguyên nhân chủ yếu.

Thất bại , bồi tiền không tính nhiều, hơn nữa cụm rạp ngoài đĩa phim cùng thuê thị trường cũng có thể thong thả hồi bản.

Một khi thành công mà nói, lợi nhuận thường thường là đầu tư vài lần thậm chí càng cao.

Matthew tại Insidious phần đông tiềm tại đối thủ cạnh tranh trông được đến một cảm thấy hứng thú tên phim, đến từ Weinstein ảnh nghiệp [ cá ăn thịt 3D].

Này bộ phim có thể nói là Halloween lịch phát hành cự vô bá, bởi vì nó sản xuất phí tổn đạt tới 2400 vạn dollar nhiều !

Năm nay Halloween lịch phát hành phim kinh dị, sản xuất phí tổn vượt qua 1000 vạn dollar đều rất ít.

Đồng dạng, kếch xù phí tổn đổi lấy chính là đại quy mô mở màn số rạp chiếu phim, may mà Insidious so này bộ phim phát hành thời gian muốn sớm một đoạn thời gian.

Bởi đầu tư rất thấp, dù cho có Warner Bros làm phát hành thương, Insidious cũng chỉ có thể lấy quy mô nhỏ mở màn, sau đó xem qua phim chân thật phản ứng, nhà phát hành và cụm rạp mới vừa sẽ đầu nhập càng nhiều tài nguyên.

Đây là ổn thỏa nhất phương thức, ai cũng không muốn tùy tiện lãng phí trong tay tài nguyên.

Một bộ khác sắp phát hành phim chính là [ Twilight: Eclipse ] , này bộ phim vẫn như cũ sẽ tại lễ Tạ ơn lịch phát hành công chiếu, so với Insidious, này bộ đã liên tục hai bộ tiền tác đại bán phim áp lực muốn nhỏ hơn nhiều.

Ai đều rất rõ ràng,[ Twilight: Eclipse ] box office khẳng định không kém , duy nhất nghi vấn chính là Bắc Mĩ hoặc là toàn cầu box office có thể hay không siêu việt tiền tác.

Xem xét hoàn này ba kịch tổ công tác, Matthew đi đến [ bộ đội đặc chủng 2: Toàn diện phản kích ] kịch tổ, bắt đầu tham dự này bộ phim cuối cùng trù bị.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 863: Lady Jaye

Giữa tháng 8 rất phổ thông một thứ ba sáng sớm, Burbank Hughes phi cơ xưởng chế tạo cửa chật ních phóng viên, này mấy phóng viên cùng hàng không nghiệp không có bất cứ quan hệ, mà là một đám phát triển tại Hollywood cùng Los Angeles địa khu giải trí phóng viên.

Từ thế kỷ trước tám mươi niên đại bị phân sách cùng mua lại và sáp nhập sau, ở Burbank này gian Hughes phi cơ xưởng chế tạo trừ danh tự ngoài, cùng hàng không nghiệp không còn có liên hệ, ngược lại bởi vì cự đại kho máy cùng phân xưởng sở có được không gian ưu thế, trở thành Hollywood các nhà sản xuất sủng nhi, vô số kịch tổ trước sau ở trong này đáp cảnh quay chụp.

Hughes phi cơ xưởng chế tạo cũng chuyển hình trở thành Hollywood quay chụp căn cứ.

Tỷ như [ Iron Man ] cùng [ bộ đội đặc chủng ] đều tiến trú.

Tại Hollywood, dọc theo thành công đường tiếp tục đi là vẻ bình thường,[ bộ đội đặc chủng 2: Toàn diện phản kích ] kịch tổ như cũ đem đại bản doanh tuyển ở Hughes phi cơ xưởng chế tạo.

Nơi này đem gánh vác đại bộ phận cảnh quay bên trong quay chụp.

Matthew chính thức gia nhập kịch tổ tin tức, sớm liền bị Paramount ảnh nghiệp cùng Hasbro công ty tản đi ra ngoài, cho nên hôm nay có hàng loạt phóng viên chờ ở nơi này.

Bởi trước đó câu thông qua, Matthew riêng tại xưởng phi cơ cửa liền xuống xe, ngắn gọn tiếp nhận phóng viên phỏng vấn.

“Của ta nhân vật là một rất thú vị nhân vật, tại sắm vai này nhân vật thời điểm, ta tất yếu đi lý giải hắn qua lại, hắn vì cái gì sẽ đi đến bộ đội đặc chủng, ở trong này hắn có thể tạo được cái gì tác dụng, đợi đã (vân vân) những loại này vấn đề.”

Đối mặt phần đông truyền thông phóng viên màn ảnh, Matthew chủ yếu nói vẫn là chính mình nhân vật,“Công tước là bộ đội đặc chủng series trong được hoan nghênh nhất nhân vật chi nhất, cho nên ta lại xuất hiện ở tục tập kịch tổ trung, ta bản nhân cũng phi thường đồng tình công tước, bởi vì hắn rất chính trực, cũng rất dễ dàng cùng người xem kéo gần cự ly.”

Cuối cùng, hắn cố ý nói,“Có thể lại gia nhập này sử thượng lớn nhất quy mô hư cấu thế giới thật sự rất vui vẻ.”

Nói xong này mấy, Matthew không lại dừng lại, trực tiếp vào Hughes phi cơ xưởng chế tạo, rất nhanh đi tới [ bộ đội đặc chủng 2] kịch tổ ở văn phòng.

Tại một gian loại nhỏ phòng họp trung, hắn gặp được đạo diễn Stephen - Sommers, cùng với phân biệt đại biểu Paramount ảnh nghiệp cùng Hasbro hai vị người sản xuất Lorenzo - Bonaventura cùng Brian - Goldner.

Mấy người chào hỏi, hàn huyên khách sáo vài câu, Lorenzo - Bonaventura cùng Brian - Goldner chủ động cáo từ ly khai.

Kịch tổ đệ nhất người sản xuất là Stephen - Sommers, lại hướng phía sau là Matthew, sau đó mới là Lorenzo - Bonaventura cùng Brian - Goldner.

Này hai người càng nhiều là giám sát, tại điện ảnh quay chụp chế tác mặt trên không có bao nhiêu phát ngôn quyền.

Lại nói, Paramount ảnh nghiệp cùng Hasbro công ty tại đổi mới đạo diễn bị Matthew cưỡng chế áp trở về sau, đối đãi Stephen - Sommers thái độ lập tức đến một trăm tám mươi độ đại chuyển biến, trừ tăng phái Lorenzo - Bonaventura cùng Brian - Goldner hai giám sát người sản xuất ngoài, hoàn cho Stephen - Sommers rất lớn quyền lực.

Chung quy [ G.I. Joe: Rise of Cobra ] lấy được thành công lớn, nếu không thể đổi mới một càng tiện nghi đạo diễn, tiếp tục dọc theo thành công đường đi xuống không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất.

Huống hồ, ai đều biết, tại đây trên series, Matthew cùng Stephen - Sommers đứng ở cùng một trận doanh.

“Ngươi trừ là nam chính, vẫn là kịch tổ người sản xuất.”

Hai người đều là lão bằng hữu , Stephen - Sommers cũng không cùng Matthew khách khí, hơi mang bất mãn nói,“Ngươi mấy tháng đều không đến kịch tổ nhìn một cái.”

Matthew bất đắc dĩ xòe tay,“Ta thật rất bận , từ đầu năm đến hiện tại, giống như là con quay không ngừng chuyển.”

Stephen - Sommers cố ý nói,“Giống như...... Ta xem qua không thiếu của ngươi chuyện xấu.”

“A......” Matthew thế nhưng không biết nói gì đáp lại, dứt khoát không tiếp lời này, ngược lại nói,“Ngươi phát cho ta sở hữu công tác bưu kiện ta đều có hồi phục.”

Stephen - Sommers không lại nói đùa,“Ta đều xem qua , ý kiến phi thường đúng trọng tâm.” Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Chúng ta cùng nhau phủ quyết Hasbro cùng Paramount ảnh nghiệp đề nghị, bọn họ phi thường bất mãn.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, nói,“Bọn họ tưởng quá nhiều, đã thoát ly thực tế .”

“Phỏng chừng chúng ta ba bộ khúc sau muốn đi người.” Stephen - Sommers có như vậy hiểu ra,“Kia vài đề nghị ta nghe nói ngọn nguồn là đến từ cái kia Jonn - chu, hơn nữa chiếm được Hasbro cùng Paramount ảnh nghiệp rất nhiều cao tầng duy trì.”

Hắn thở dài,“Matthew, không có ngươi mà nói, ta đều có điểm không chống được .”

“Điện ảnh thành bại liên quan đến chúng ta danh dự.” Matthew lắc đầu,“Thật không biết Paramount ảnh nghiệp là nghĩ như thế nào , muốn một bộ món đồ chơi cải biên khoa học viễn tưởng phim hành động gia tăng chân thật cảm, còn muốn công tước cùng hỏa thạch đẳng Mĩ quốc đại binh đùa giỡn công phu, đây không phải đầu rút gân sao !”

Tựa như Stephen - Sommers nói như vậy, Hasbro cùng Paramount ảnh nghiệp không có hoàn toàn buông tay Jonn - chu, năm nay nửa năm trước thời điểm, đột nhiên hướng kịch tổ đưa ra một đề nghị.

Đương nhiên, cùng này nói là đề nghị, không bằng nói là muốn Stephen - Sommers cưỡng chế chấp hành.

Đề nghị nói tóm lại chia làm hai phương diện, một là bao gồm công tước ở bên trong chủ yếu nhân vật, động tác thiết kế công phu hóa, lấy theo đuổi càng nhiều mỹ cảm.

Một phương diện khác, yêu cầu quay chụp càng thêm chân thật hóa, hết thảy đều đem lấy trong thế giới hiện thực chân thật phản ứng làm quay chụp cơ sở. Nói cách khác, đệ nhị bộ thiết lập không thể như là tiền một bộ như vậy thiên mã hành không, cũng không thể như vậy hí kịch tính.

Này hai điểm tất cả đều bị Matthew cùng Stephen - Sommers chống lại trở về.

Không nói khác, này hai điểm đề nghị tự thân liền xung đột, vừa phải phim theo đuổi hiện thực thế giới chân thật hóa, lại muốn Mĩ quốc các đại binh đùa giỡn hoa bên trong biến hóa đa dạng công phu thức động tác thiết kế, này không tự mâu thuẫn sao?

Đây là bộ thành lập tại hư nghĩ thế giới quan trong khoa học viễn tưởng điện ảnh, tựa hồ hết thảy đều có thể nói được thông, nhưng vũ đánh thật không thích hợp.

Bởi Matthew cùng Stephen - Sommers tất cả đều chống lại, này mấy đề nghị tự nhiên tất cả đều biến thành bong bóng.

“Chống lại đầu tư phương hòa sản xuất phương đề nghị, ta tại mặt khác phương diện không thể không thích hợp thỏa hiệp.” Stephen - Sommers còn nói thêm,“Paramount ảnh nghiệp bên kia đề nghị do Channing - Tatum biểu diễn hỏa thạch, ngươi cảm giác đâu?”

Matthew thuận miệng nói,“Chỉ cần mãnh nam, đừng là ẻo lả là được.”

Xa tưởng từng xem qua một ít quân nhân phim, một đám đại binh làn da so đô thị nữ bạch lĩnh còn nhẵn nhụi, toàn thân trên dưới tìm không thấy cơ nhục liền tính , còn đều là chút đa dạng mĩ nam, ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ.

Nếu quân nhân đều là những loại này ngoạn ý, phỏng chừng toàn bộ quốc gia đều phải ẻo lả .

Stephen - Sommers tìm ra tấm ảnh chụp, đẩy đến Matthew trước mặt,“Ta đã thấy chân nhân, là cơ nhục tráng nam.”

Tại tân nhân vật diễn viên lựa chọn thượng, Matthew có được rất lớn quyền lực, hắn cầm lấy ảnh chụp nhìn thoáng qua, phát hiện vẫn là trương có điểm quen thuộc gương mặt.

“Có thể.” Matthew cũng không hảo cùng Paramount ảnh nghiệp bên kia huyên rất cương.

Stephen - Sommers nhắc nhở nói,“Ta đoán, Paramount ảnh nghiệp là tưởng dùng hắn thay thế được ngươi tại series trung vị trí.”

Matthew không quan trọng,“Không quan hệ, dù sao ba bộ khúc sau chúng ta đi người chính là .”

Stephen - Sommers cười cười, cũng xác thật là như thế này, nhiều lắm lại đạo diễn một bộ, hắn cũng sẽ rời đi này series.

Matthew lại nhìn nhìn Channing - Tatum ảnh chụp, dần dần nghĩ tới, này chẳng phải chính là từng biểu diễn công tước vị kia sao? Như vậy cũng tốt, hắn lại về đến [ bộ đội đặc chủng ] series, chẳng qua nhân vật do bộ đội đặc chủng hai đại quan chỉ huy chi nhất công tước biến thành hỏa thạch.

“Còn có tân gia tăng Jaye tiểu thư diễn viên nhân tuyển.” Stephen - Sommers đem một cặp văn kiện đẩy đến Matthew trước mặt,“Đây là hậu tuyển danh sách, ngươi xem một chút, ta liền không lại cho ngươi phát bưu kiện .”

Hắn còn nói thêm,“Ngươi có thích hợp nhân tuyển, cũng có thể thêm vào đi.”

Matthew lắc đầu,“Vẫn là xem xem này mấy nói sau đi.”

Món đồ chơi thiết lập trung, Jaye tiểu thư là cường hãn nữ binh, có được không nhẹ nhàng buông tay cá tính, hơn nữa tuyệt không dễ chọc, đồng thời cũng là dùng thương cao thủ, tại tiểu tổ bên trong phụ trách quản lý tình báo, là không thể thiếu một phần tử, nàng ở trên chiến trường cùng nam tính đội viên như vậy nhiệt huyết đầu nhập, uy lực mười phần.

Dựa theo Hollywood phim bom tấn quy tắc, khẳng định muốn tìm đến kiêm cụ mỹ mạo cùng lực lượng nữ diễn viên đến thuyết minh nhân vật này.

Matthew cùng Stephen - Sommers rất sớm phía trước liền trao đổi qua, kịch tổ cần một tự lập tự cường kiên nghị nữ tử đến sắm vai Jaye tiểu thư, tối thiểu từ bề ngoài xem đi lên, muốn kiêm cụ trí tuệ, mỹ mạo cùng hơn người thể trạng, này có thể khiến người xem đồng tình nàng là bộ đội đặc chủng một phần tử.

Đồng dạng, tinh tế thon thả thuần bình hoa diễn viên không thích hợp nhân vật này.

Một cường đại nữ binh, tổng không thể làm gầy giống trên ý nghĩa truyền thống bài cốt người mẫu.

Hậu tuyển trên danh sách không chỉ là tư liệu, còn phụ có ảnh chụp, từ trên ảnh chụp xem, đều là chút điển hình kiểu dáng Âu Tây đại nữu.

Rachel - Nichols, người Mĩ, phía trước biểu diễn qua [ quỷ khóc thần gào ] cùng [ quần bò mùa hè 2].

Margot - Robbie, Australia nhân, vừa từ Australia đi đến Hollywood phát triển, trước mắt tại Hollywood không có tác phẩm.

Cobie - Smulders, Canada nhân, phía trước vẫn trà trộn tại phim truyền hình trong giới.

Matthew đối với nàng có ấn tượng, Marvel ảnh nghiệp đoạn thời gian trước cùng nàng ký phân dài chừng, Cobie - Smulders sẽ tại một loạt Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh trung đóng vai S.H.I.E.L.D. Maria - Hill đặc công.

Cuối cùng là Adrianne - Palicki, người Mĩ, tại nhiều bộ phim truyền hình cùng điện ảnh trung đảm nhiệm qua vai phụ.

Bất quá, Matthew từ nàng trên tư liệu thấy được tối thú vị một điểm.

Adrianne - Palicki gần nhất một bộ tác phẩm là [ Wonder Woman ], không phải điện ảnh, mà là phim truyền hình, bất quá tư liệu biểu hiện, này bộ phim truyền hình trước mắt chỉ quay chụp một tập, phải đợi đài truyền hình phát thử sau, mới sẽ xác định kế tiếp muốn không cần tiếp tục quay chụp.

Phỏng chừng này bộ phim truyền hình là bị chém.

“Lúc nào thử vai?” Matthew khép lại cặp văn kiện, hỏi.

Stephen - Sommers nghĩ nghĩ, nói,“Muốn tới chín tháng.” Hắn còn nói thêm,“Quay chụp kế hoạch hơi có điều chỉnh, đại khái từ tháng mười một trung bắt đầu, đến sang năm tháng một để tiền kết thúc.”

Matthew gật gật đầu, này cùng hắn lịch phát hành không có xung đột, American Sniper liên kịch bản cũng không có, tạm thời hắn chỉ có này một bộ phim muốn chụp.

Rời đi Stephen - Sommers văn phòng phía trước, hắn cho Stephen - Sommers một phần thiệp mời,“Disney ảnh nghiệp cùng Johnny - Depp liên hợp triệu tập [ Alice in Wonderland ] khánh công party, có thời gian mà nói đi cổ động.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 864: Đêm Dài Đằng Đẵng

Rất nhiều người đều đang nói,[ Alice in Wonderland ] là dính [ Avatar ] quang, lúc ấy toàn thế giới bởi vì [ Avatar ] kích phát trước nay chưa có 3D điện ảnh nhiệt tình, kết quả một bộ ngụy 3D đại chế tác hợp thời xuất hiện, vừa lúc đón ý nói hùa thị trường nhu cầu, tại điện ảnh chất lượng cùng 3D hiệu quả không tính xuất sắc dưới tình huống, trở thành 2010 niên độ tạm thời xếp hạng tại box office bảng đệ nhất vị phim.

Xác định cử hành khánh công party tiền, này bộ phim toàn cầu box office dĩ nhiên đột phá 10 ức dollar.

“Mặc kệ ngoại giới nói như thế nào.”

Đứng ở người đến người đi yến hội thính bên trong, Matthew đối Walt Disney CEO Robert - Iger nói,“Disney đối với giá thị trường nắm chắc đều là cao nhất .”

Robert - Iger lại lắc đầu,“So ra kém ngươi.”

Matthew ngược lại cũng có tự mình hiểu lấy,“Đừng đùa, Bob.” Hắn rất chăm chú nói,“Ta như thế nào có thể so sánh được với Disney.”

“Đây không phải nói đùa.” Robert - Iger cũng rất chăm chú,“Disney hai năm nay phát hành điện ảnh, bồi tối thảm chính là Cloud Atlas cùng [ John Carter ], năm đó ngươi rời khỏi này hai hạng mục cạnh tranh, Disney nên lựa chọn buông tay.”

“Ta là bởi vì không có tiền mới rời khỏi .” Matthew sẽ không theo người khác giảng đào hố sự,“Brad - Pitt khai ra bảng giá trực tiếp gấp bội, ta cũng thật bất đắc dĩ.”

Có một số việc, Robert - Iger cũng nghe nói qua, tự nhiên biết Brad - Pitt là nện xuống giá cao tiền, ngạnh sinh sinh từ Matthew trong tay cướp đi này hai hạng mục.

“Brad - Pitt thất bại , thậm chí liên lụy Disney.” Robert - Iger bình tĩnh nói,“Ta đã cấp Disney kì hạ sở hữu phân công ty hạ lệnh, Disney kì hạ bất cứ hạng mục, về sau đều sẽ không lại cùng Brad - Pitt cùng Natalie - Portman hợp tác.”

Đây chính là người thất bại hưởng thụ đãi ngộ? Matthew cũng không ngoài ý muốn, nói,“Ta cũng không nghĩ tới, kia hai hạng mục cuối cùng biến thành như vậy.”

Điện ảnh đầu tư bản thân chính là cao phiêu lưu.

Robert - Iger bỗng nhiên nhớ tới gần nhất truyền lưu một vài sự, nghe nói Matthew tại [ bộ đội đặc chủng ] series cùng [ Fast and Furious ] series, thậm chí là [ Twilight ] series sáng tác thượng, đều tiến hành can thiệp.

Này mấy hạng mục tất cả đều lấy được thành công.

Hắn thở dài,“Này hai hạng mục nam chính là ngươi mà nói, có lẽ kết quả hoàn toàn bất đồng.” Hắn nói thẳng,“Nghe nói ngươi tại đây hai năm đầu tư cùng diễn viên chính điện ảnh hạng mục bên trên, đều cấp ra rất quan trọng đề nghị?”

Matthew nháy mắt có loại xấu hổ cảm giác, ít có ăn ngay nói thật,“Ta chỉ là loại bỏ sáng tác quá trình bên trong kia vài quá mức cao lãnh thành phần, khiến phim càng thêm thông tục.”

Đạo diễn cùng biên kịch chung quy không phải máy móc, đều có rất mạnh bản thân ý thức, sáng tác quá trình bên trong khó tránh khỏi gia nhập một ít rất nghệ thuật hóa cùng trừu tượng hóa gì đó, này mấy thường thường là phim thương mại thiên địch, giống [ bộ đội đặc chủng ] cùng [ Fast and Furious ], còn có [ Twilight ] cùng [ Hunger Games ], gia nhập này mấy ngoạn ý không phải chính mình tìm chết sao?

Hắn sở làm chính là tận khả năng khiến phim bảo trì thông tục hóa, mặt khác cũng làm không được quá nhiều.

Hơn nữa người trong nhà biết nhà mình sự, không am hiểu phương diện chưa bao giờ tùy tiện mở miệng, tỷ như tại [ Inception ] kịch tổ, hắn liền chưa bao giờ đối kịch tình cùng quay chụp phát biểu ý kiến.

Bởi vì hắn biết chính mình tại phương diện so Christopher - Nolan kém nhiều lắm.

Lúc này có người khác đi tới cùng Matthew cùng Robert - Iger chào hỏi, Matthew cùng người khác hàn huyên một hồi, đi địa phương khác.

Tại yến hội thính trong đám người xuyên toa, thường thường cùng người trò chuyện vài câu, tổng có thể nghe được có người nói Disney ảnh nghiệp đi cứt chó vận linh tinh mà nói.

Matthew không cần đoán cũng có thể nghĩ đến,[ Alice in Wonderland ] thành công khiến rất nhiều người hâm mộ ghen tị hận.

Này bộ do Tim - Burton đạo diễn phim,2009 niên hạ nửa năm liền cử hành qua vài lần thử chiếu, phản ứng tương đương phổ thông, nguyên bản Disney định là lễ Giáng Sinh phía trước kỳ nghỉ, sau này không thể không sửa đổi lịch phát hành, khiến Tim - Burton tiến thêm một bước điều chỉnh phim.

Ai cũng không nghĩ tới, này một tha sau, Disney đẳng đến một khỏa siêu cấp may mắn tinh --[ Avatar ].

Theo [ Avatar ] box office đại bạo, toàn thế giới đối với 3D điện ảnh sinh ra gần như cuồng nhiệt si mê,[ Avatar ] phát hành sau cũng không phải không có mặt khác 3D điện ảnh tiến vào rạp chiếu phim, nhưng kia một ít chế tác tiểu cảnh tượng căn bản không thể thỏa mãn người xem đối với 3D điện ảnh khát vọng cùng nhu cầu.

Vì thế, thị trường xúc giác hết sức nhạy bén Disney ảnh nghiệp nhanh chóng làm ra quyết định, đem hoàn toàn lấy 2D quay chụp chế tác [ Alice in Wonderland ] thông qua hậu kỳ chuyển chế thành 3D điện ảnh.

Như vậy một bộ đón ý nói hùa thị trường nhu cầu ngụy 3D phim, trà trộn vào 3D phòng chiếu, bắt đầu lừa tiền...... Không, là thu gặt box office lữ đồ, hơn nữa lấy được cự đại thành công.

Nói lên,[ Alice in Wonderland ] chuyển chế 3D thành công, cũng cấp Hollywood mang đến một không tốt bắt đầu, nếu chuyển chế 3D có thể đi lừa tiền, làm gì còn phí tiền tốn thời gian đi quay chụp kia vài chân 3D điện ảnh?

Có thể dự kiến, tương lai vài năm, hàng loạt ngụy 3D điện ảnh sẽ chen chúc phát hành.

Nhìn thấy bị người vây quanh Johnny - Depp bên kia dần dần không nhàn, Matthew vội vàng đi qua.

Johnny - Depp bên cạnh, mau mười hai tuổi Lily - Depp lôi kéo hắn, chỉ Matthew bên này nói,“Ba ba, giáo phụ lại đây .”

“Hải, Depp.” Matthew giang hai tay, cùng xoay người lại Johnny - Depp dùng lực ôm một chút, nói,“Chúc mừng ngươi, Mat Hatter tiên sinh.”

Tuy rằng là cấp Alice đáp hí, nhưng ai cũng không thể phủ nhận, Johnny - Depp tại [ Cướp biển vùng Caribbean ] series ngoài, rốt cuộc có một bộ box office đại bạo phim.

Johnny - Depp tâm tình rõ ràng không sai, học khởi Matthew thường xuyên nói lời nói,“Vận khí tốt.”

Matthew vỗ vỗ hắn cánh tay, không khỏi cười lên.

“Giáo phụ !” Có mang theo bất mãn thanh âm vang lên,“Giáo phụ, ngươi không thấy được ta sao?”

Matthew ngược lại nhìn về phía Johnny - Depp bên cạnh, nói,“Vài ngày không gặp, Lily lại trưởng cao .”

Lily - Depp phồng miệng,“Không phải vài ngày, là mấy tháng không gặp .”

Matthew từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Lily - Depp,“Cho nên, ta cấp Lily chuẩn bị lễ vật.”

“Oa......” Lily - Depp lập tức hai mắt tỏa sáng, tiếp nhận hộp lễ vật đi chạy đi một bên.

Johnny - Depp nhìn về phía Matthew, Matthew lắc đầu,“Không phải quý trọng gì đó, ta tại [ Inception ] kịch tổ sử dụng con quay, lần trước cấp Lily gọi điện thoại, nghe nàng nói cảm thấy hứng thú, ta liền cho nàng mang lại đây .”

Này tuy rằng là nguyên bản đạo cụ, nhưng bản thân giá trị cũng không cao.

Lily - Depp đối với con quay hảo kỳ cũng rất bình thường,[ Inception ] phẩm bài con quay, bởi vì Matthew ở trong phim nhiều lần sử dụng quan hệ, trước mắt là trên thị trường đứng đầu sản phẩm.

Ban sơ thời điểm, Warner Bros xứng cho rạp chiếu phim kỷ niệm bản con quay lấy 12 dollar / chỉ giá bán ra, tại phim phát hành ngày đó liền bị giành hết.

Theo sau, mặt tiền cửa hàng cùng internet con đường bán kỷ niệm bản con quay giá từ 80 dollar đến 130 dollar không đợi, hơn nữa ngắn ngủi một tuần bên trong bán ra vài chục vạn kiện.

Tại khai thác điện ảnh diễn sinh phẩm thị trường phương diện, Warner Bros kinh nghiệm phong phú,“Đạo mộng con quay” hỏa bạo tiêu thụ, cũng được ích với nó khổng lồ toàn chuỗi sản nghiệp vận tác năng lực.

Trên thực tế, tại hôm nay Hollywood, đại bán thương nghiệp điện ảnh diễn sinh phẩm thu nhập có thể cao tới phim tổng thu nhập gần phần trăm bảy mươi tả hữu, xa cao hơn điện ảnh phòng vé bản thân.

Giống [ Inception ] loại này mong muốn có thể thành công điện ảnh, Warner Bros cũng đã làm tốt diễn sinh phẩm sinh sản cùng marketing kế hoạch, lấy bảo đảm diễn sinh phẩm có thể đồng bộ thậm chí sớm hơn điện ảnh công chiếu thời gian vấn thế, tranh thủ đến đầy đủ thị trường không gian.

Đương nhiên, Bắc Mĩ điện ảnh thị trường thành thục, tương đối hoàn thiện bản quyền bảo hộ chế độ, là điện ảnh diễn sinh phẩm có thể đại bán cơ sở điều kiện chi nhất.

Tại Thái Bình Dương bờ bên kia, tình huống liền không lý tưởng .

Trước cuối tuần,[ Inception ] chính thức tại Thái Bình Dương bờ bên kia phát hành, Warner đưa lên “Đạo mộng con quay” Tiêu thụ tình huống cũng không sai, mà lên định giá chỉ có 10 nguyên rmb, thế nhưng so với rạp chiếu phim chính quy xuất hàng, từ internet đến tiểu thương phẩm thị trường, nơi nơi đều có thể nhìn thấy bắt chước phẩm tồn tại.

Bất cứ một thị trường đều là tại không ngừng hoàn thiện , lúc trước Bắc Mĩ thị trường cũng kinh lịch qua đồng dạng giai đoạn.

Hơn nữa so với đối phương sản phẩm trong nước điện ảnh đãi ngộ,[ Inception ] diễn sinh phẩm coi như hảo.

Từng hắn sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, liền tận mắt nhìn đến qua, Châu Tinh Trì [ Trường Giang số bảy ] phát hành sau, thất tử được truy phủng, thất tử búp bê tự nhiên thành đứng đầu thương phẩm, lúc ấy bán đạo bản thất tử tiểu phiến thậm chí đem quán đặt tới [ Trường Giang số bảy ] bên phim trung ảnh kì hạ rạp chiếu phim trước cửa, lệnh rất nhiều công tác nhân viên đại hữu không biết nên khóc hay cười cảm giác......

Thành thục thị trường không phải một lần là xong , bên kia rất nhiều người đều là đạo bản kẻ được lợi, tỷ như từng chính hắn cũng không phải từ trên hệ thống mạng tải xuống đạo bản xem sao?

Cùng Johnny - Depp hàn huyên một hồi, nhìn thấy lại có người lại đây cùng Depp này nam chính chào hỏi, Matthew cáo từ rời đi, đến nơi nghỉ ngơi tìm im lặng địa phương ngồi xuống.

Trong lúc này, hắn thấy được biểu diễn Bạch hoàng hậu Anne - Hathaway, giống như Anne - Hathaway cũng thấy được hắn, sau đó chủ động né tránh .

Phỏng chừng bởi vì Emma - Roberts sự, Anne - Hathaway rõ ràng không tưởng lại cùng hắn có điều liên lụy.

Matthew cũng bất quá đi tự tìm mất mặt, ứng phó qua mấy cái chủ động tìm đến chào hỏi nhân, cùng phục vụ sinh muốn một chén nước, mãn yến hội thính đánh giá đến, muốn tìm tìm có hay không thích hợp mục tiêu.

Đêm dài đằng đẵng cô chẩm khó ngủ a.

Đột nhiên, hắn phát hiện Lily - Depp đi tới.

“Giáo phụ.” Lily - Depp rất nhanh đi đến hắn này,“Ngươi đang nhìn cái gì?”

Matthew thuận miệng ứng phó nói,“Không có cái gì, xem có hay không người quen.”

Lily - Depp hừ một tiếng, cố ý nói,“Thiết ! ngươi không nói ta cũng biết, ngươi tại tìm nữ nhân !”

“Ách?” Matthew không biết nên nói cái gì mới tốt.

Lily - Depp tiếp tục nói,“Giáo mẫu nói qua, ngươi người này tối là hoa tâm, thấy xinh đẹp nữ nhân liền xê bất động chân.”

Matthew lập tức phản bác,“Đây là nói xấu ! Lily, đừng nghe Keira nói lung tung.”

Lily - Depp không có tiếp tục dây dưa, kéo ra ghế dựa ngồi ở hắn đối diện, một gương mặt nhỏ đột nhiên suy sụp , mang theo một tia năn nỉ, nói,“Giáo phụ, ngươi có thể giúp ta sao?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 865: Quen Biết Đã Lâu

Một không đến mười hai tuổi tiểu cô nương chạy tới cầu hỗ trợ, này làm cho Matthew có điểm ngạc nhiên, đặc biệt là Lily - Depp nháy mắt từ quang đãng chuyển u ám biểu tình, tựa hồ tại nói cho nhân nàng gặp chính mình không thể giải quyết khó khăn.

Mặc kệ nói như thế nào, Lily - Depp đều là hắn giáo nữ.

Matthew nhìn nàng, quan tâm hỏi,“Lily, phát sinh cái gì ?”

Lily - Depp kia hai điều tiểu tiểu lông mi cơ hồ vặn thành một không giải được ngật đáp,“Giáo phụ......” Nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói,“Nếu có người tưởng đem ta ba ba cướp đi nên làm cái gì bây giờ?”

Nghe được này vấn đề, Matthew chỉ cảm thấy có điểm mạc danh kỳ diệu.

“Giáo phụ !” Lily - Depp lúc này còn nói thêm,“Ngươi có thể giúp ta đánh chạy giành ba ba bại hoại sao?”

Matthew không rất đem tiểu cô nương mà nói để ở trong lòng, thuận miệng nói,“Không thành vấn đề !” Hắn bày ra một bộ đứng đắn bộ dáng,“Lily, nói cho ta biết, cái kia bại hoại ở nơi nào? Giáo phụ nhất định đem hắn đánh được hoài nghi nhân sinh.”

Lily - Depp không nói hai lời, đứng lên kéo lên Matthew liền đi, Matthew không có cách nào, đành phải theo đi lên.

Hai người đi đến cự ly Johnny - Depp không xa địa phương, Lily - Depp đột nhiên dừng lại, chỉ chỉ phụ thân bên kia, nói,“Giáo phụ, bại hoại là ở chỗ này !”

Matthew theo nàng chỉ phương hướng nhìn qua.

Lily - Depp tới gần Matthew một ít, phóng thấp thanh âm, lặng lẽ nói,“Chính là cái kia để kim tóc nữ nhân, nàng rất không biết xấu hổ , từ ngươi rời đi không lâu, liền tới đây lại tại ba ba bên cạnh không đi, còn lung tung phóng điện câu dẫn người.”

“Thân ái .” Lời cùng loại từ một không đến mười hai tuổi nữ hài trong miệng nói ra, Matthew bao nhiêu có điểm ngạc nhiên,“Này ngươi đều có thể nhìn ra đến?”

Lily - Depp ngưỡng mặt nhìn chằm chằm Matthew,“Ngươi quá coi thường người đi, giáo phụ? Ta đều mười hai tuổi , không phải cái gì cũng không hiểu tiểu thí hài.”

Lời này nhắc nhở Matthew, qua lại không như thế nào cùng này tuổi trẻ nữ hài đánh qua giao tế, cũng không rất lý giải chừng mười tuổi Mĩ quốc nữ hài phổ biến tình huống.

Bất quá, người da trắng nữ tính phổ biến trưởng thành sớm, mười bốn mười lăm tuổi liền có lần đầu tiên cũng không ở số ít.

Ngẫm lại từng hắn, mười một mười hai tuổi khi liên cùng nữ đồng học nói chuyện đều mặt đỏ.

“Giáo phụ !” Lily - Depp quay đầu nhìn về phía Johnny - Depp bên kia,“Ngươi đem cái kia xấu nữ nhân làm đi hảo sao?”

Từ bên này xem không rõ lắm cái gọi là “Xấu nữ nhân” diện mạo, Matthew nắm Lily - Depp đổi địa phương, rốt cuộc thấy rõ cái kia nữ nhân mặt.

“Giáo phụ.” Lily - Depp chờ đợi nhìn Matthew.

“Hư......” Matthew dựng thẳng lên ngón tay làm cấm thanh thủ thế.

Yến hội trong sảnh nhân rất nhiều, tổng muốn chú ý điểm ảnh hưởng.

Trọng yếu nhất là, Lily - Depp trong miệng cái kia xấu nữ nhân phi thường nhìn quen mắt, phía trước khẳng định ở nơi nào gặp qua.

Kia nữ nhân một đầu lóa mắt tóc vàng, cao gầy tinh tế, khuôn mặt quyến rũ, dáng người mỹ lệ, phối hợp thượng màu trắng thấp ngực bó sát người tiểu lễ váy, tuyệt đối đương được gợi cảm vưu vật này một danh hiệu.

Đến cùng ở nơi nào gặp qua? Matthew khẽ nhíu mày, loại này nhìn quen mắt không phải đến từ từng điện ảnh, mà là trà trộn tại Hollywood gặp mặt.

Nhưng cũng không đúng a, nói như vậy xinh đẹp khêu gợi nữ nhân cùng hắn trực tiếp đánh qua giao tế, chẳng lẽ hắn liền nhẹ nhàng bỏ qua ?

Này cũng không phù hợp hắn phong cách hành sự a.

Chẳng lẽ là giống Diane - Kruger hoặc là Gal - Gadot đẳng cự tuyệt hắn người?

Nghĩ đến đây, một đoạn chuyện cũ đột nhiên từ Matthew trong đầu lóe qua, mấy năm trước có giai đoạn, Tom - Cruise cùng hắn quan hệ không sai, vẫn tưởng đem hắn kéo vào Scientology giáo, sau đó mời hắn đi tham gia một tại Scientology giáo tổ chức hoạt động, Scientology một vị giáo chủ cấp bậc nhân, còn tự mình ra mặt lừa dối hắn, mặt sau lại giới thiệu một cái gọi là nữ giáo đồ cho hắn nhận thức.

Cái kia nữ giáo đồ chẳng phải chính là nữ nhân này sao?

Đáng tiếc, cái kia Scientology giáo giáo chủ không có lừa dối trụ hắn, ngược lại bị hắn lừa dối một phen, nguyên bản là phúc lợi nữ giáo đồ cũng liền không có đoạn dưới.

Lúc ấy hắn cũng không để ở trong lòng, rất nhanh liền đem việc này ném tới sau đầu.

Nữ nhân này như thế nào xuất hiện ở nơi này? Còn đáp lên Johnny - Depp? Chẳng lẽ Scientology giáo muốn lừa dối Johnny - Depp nhập giáo?

Johnny - Depp đó là Gothic phái trung thực tín đồ, làm sao có khả năng đi lên Scientology giáo này khoa học viễn tưởng lộ?

Đúng, cái kia nữ nhân gọi cái gì tới?

“Giáo phụ?” Lily - Depp lúc này hỏi,“Ngươi suy nghĩ cái gì đâu?”

Matthew tưởng cũng không có tưởng, thuận miệng hồi đáp,“Tưởng đối sách.”

Đại khái là Lily - Depp mà nói khiến mơ hồ ký ức nhận đến điểm kích thích, hắn nháy mắt nhớ tới nữ nhân này danh tự -- Amber Heard !

Không sai, chính là Amber - Heard.

Khoan đã! Amber - Heard? Johnny - Depp? Hai danh tự này liên hệ cùng một chỗ, như thế nào khiến hắn nhớ tới vài thứ?

Từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia xem qua kia vài bát quái trung, nói xấu Depp gia bạo nữ nhân có phải hay không cũng gọi tên này?

Lily - Depp thấu càng gần, thanh âm càng nhỏ,“Giáo phụ, ta......” Nàng sáng sủa trong ánh mắt, con mắt quay tròn thẳng chuyển,“Ta có chủ ý.”

Không đợi Matthew phát biểu bất cứ ý kiến, nàng liền thấp giọng nói,“Ngươi quá khứ, đem cái kia xấu nữ nhân câu đi. Giáo phụ, ngươi cảm giác đâu?”

Matthew nhíu mày nhìn Lily - Depp,“Thân ái , ngươi tại sao có thể như vậy tưởng?”

“Giáo phụ ngươi mị lực đại a.” Lily - Depp cõng một đôi tiểu thủ,“Ngươi xem a, ba ba không ngươi soái, không ngươi cường tráng, không ngươi có tiền, cũng không ngươi có danh.”

Nàng chép miệng,“Giáo mẫu nói qua, giống ngươi như vậy nam nhân, là sở hữu xấu nữ nhân thích nhất .”

Matthew mặt đều hắc,“Keira đều dạy ngươi những gì?”

Lily - Depp bắt lấy Matthew một bàn tay, nhẹ nhàng lay động lên,“Giáo phụ ! giáo phụ......” Nàng còn nói thêm,“Giáo phụ, ngươi từng có nhiều như vậy bạn gái, lại gia tăng một cũng không quan hệ, nhưng ta chỉ có một ba ba nha.”

Lời này vừa ra, Matthew không khỏi thở dài, nhẹ nhàng xoa xoa Lily - Depp tiểu đầu.

Đây là hắn giáo nữ.

Tuy rằng Amber - Heard cùng Johnny - Depp hai danh tự ghé vào cùng nhau, khiến hắn nhớ tới một ít không thế nào diệu ký ức, nhưng hắn không thể hoàn toàn xác định Amber - Heard chính là từng nói Depp gia bạo vị kia.

Bất quá, kia thì thế nào?

Lily - Depp tràn ngập mong chờ ánh mắt thẳng tắp đang nhìn hắn, phảng phất hắn là cuối cùng cứu tinh ! vì khiến giáo nữ có hoàn chỉnh gia đình, hắn quyết định liều mạng !

Ta không vào Địa Ngục ai vào địa ngục?

“Yên tâm.” Matthew vỗ nhè nhẹ Lily - Depp tay,“Giao cho ta .”

Nói là nói như vậy, nhưng cụ thể làm như thế nào, vẫn là muốn chú ý phương thức phương pháp.

Matthew lĩnh Lily - Depp triều Johnny - Depp bên kia đi, vừa đi vừa nhanh chóng tự hỏi, trong thời gian rất ngắn, liền đại khái có một phương án.

“Chú ý phối hợp ta.” Matthew cùng Lily - Depp thấp giọng nói một câu, đi đến Johnny - Depp cái kia vòng nhỏ, chủ động nói,“Depp, ngươi đang bận cái gì, đem Lily đều làm mất.”

Johnny - Depp nhìn về phía Lily, trách cứ nói,“Không phải khiến ngươi đừng chạy loạn sao?”

Lily - Depp trước nhìn nhìn Johnny - Depp, lại nhìn nhìn Matthew, cúi đầu không nói lời nào.

Matthew hợp thời nói,“Không có việc gì, tiểu hài tử hảo kỳ.” Hắn ngược lại nhìn về phía Amber - Heard.

Johnny - Depp lập tức giới thiệu nói,“Matthew, vị này là Amber - Heard tiểu thư, ta đêm nay vừa nhận thức bằng hữu.”

Nghe được vừa nhận thức, Matthew nắm chắc càng lớn , lập tức cười nói,“Ta cùng Heard tiểu thư là quen biết đã lâu .”

Amber - Heard sớm nhận ra Matthew, nhớ tới một ít chuyện cũ, vội vàng cười nói, “Xin chào, Matthew. Đã lâu không gặp .”

Matthew quen thuộc gật đầu,“Ta vẫn đang tưởng lúc nào có thể lại gặp được ngươi, không nghĩ tới là đêm nay.”

Nhìn thấy Matthew cùng Amber - Heard tựa hồ là quen biết đã lâu, Johnny - Depp đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp nhớ tới càng nhiều thứ.

Nữ nhân này, phía trước sẽ không cùng Matthew có qua quan hệ đi?

Xem xem Amber - Heard gợi cảm xinh đẹp bộ dáng, lại cân nhắc Matthew nhất quán làm việc phong cách, đây không phải có khả năng, mà là thật làm cùng một chỗ qua !

Johnny - Depp cùng Matthew nhận thức sáu bảy năm , vẫn là phi thường không sai bằng hữu, tại hắn trong ấn tượng, giống Matthew này hỗn tiểu tử, căn bản không có khả năng bỏ qua Amber - Heard.

Tuy rằng không ngại một nữ nhân phía trước có qua bao nhiêu nam nhân, nhưng nghĩ đến này nữ nhân từng cùng chính mình hảo bằng hữu làm qua, Johnny - Depp nháy mắt không có hứng thú.

“Ta cũng không nghĩ tới đêm nay có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi.” Amber - Heard ánh mắt không tự giác từ Johnny - Depp trên người chuyển tới Matthew bên này,“Từ biệt vài năm, nghĩ đến đêm đó chúng ta gặp mặt, bao giờ cũng là nhịn không được hoài niệm.”

Matthew theo lời của nàng nói,“Ta cũng rất hoài niệm đêm đó.”

Nghe đến những lời này, Johnny - Depp triệt để chết tâm, vừa trên mặt thoáng kích động biểu tình biến mất vô tung vô ảnh.

Matthew vẫn ở lưu ý bên kia, nếu Johnny - Depp cùng Amber - Heard đêm nay vừa nhận thức, hắn lấy quen biết đã lâu thân phận cắm lên một cước, không có bao nhiêu đại vấn đề.

Hắn lặng lẽ nắm tiếp theo thẳng nắm Lily - Depp tay, Lily - Depp rất thông minh, lập tức buông ra Matthew, quá khứ giữ chặt Johnny - Depp, nói,“Ba ba, ta đói bụng, ngươi theo giúp ta đi cầm điểm ăn ngon hay không a?”

Johnny - Depp cười cười, nói,“Hảo a.”

Lily - Depp nắm Johnny - Depp tay, hướng tới bàn ăn bên kia đi, ly khai nơi này.

Trên đường, Lily - Depp còn lấy Amber - Heard nhìn không thấy góc độ, quay đầu đến triều Matthew giả trang mặt quỷ.

“Lần trước gặp mặt sau vẫn rất đáng tiếc.” Matthew không có để ý Lily - Depp bên kia, tiếp tục đối Amber - Heard nói,“Ta nếm thử liên hệ qua ngươi, lại liên hệ không được.”

Amber - Heard đầy mặt bất đắc dĩ,“Lúc ấy ta cũng không có biện pháp liên hệ ngươi, Scientology giáo...... Bọn họ ngăn cách ta cùng với ngoại giới liên hệ, ta ai đều liên hệ không được, loại này khủng bố giống như như ác mộng sinh hoạt giằng co vài tháng.”

Matthew trên mặt không có tỏ vẻ, trong lòng lại mang theo vài phần cảnh giác, nên sẽ không Scientology còn tưởng dùng mỹ nhân kế linh tinh đi?

“Này cũng cho ta ý thức được Scientology giáo đáng sợ cùng hủy diệt tính bản chất.” Amber Heard còn nói thêm,“Sau này, ta rốt cuộc thoát khỏi bọn họ.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Này không dễ dàng, cũng thực đáng giá được kính nể !” Hắn phát ra mời,“Người ở đây nhiều, không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đổi địa phương tán gẫu?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 866: Thần Thao Tác

Lấy Matthew thân kinh bách chiến rèn luyện đi ra thủ đoạn, thêm tự thân tướng mạo cùng danh khí phương diện phụ trợ, không hao phí quá lớn khí lực, liền cùng Amber - Heard nói chuyện phiếm nói đến Horner trang viên bên trong, sau đó lấy số âm cự ly, nhiệt tình hữu hảo xâm nhập tham thảo nam nữ ở giữa quan hệ, hơn nữa từ sinh vật học góc độ tiến hành thực tiễn.

Rất lâu rất lâu phía trước, Thượng Đế tại sáng tạo nhân loại thời điểm, cho mỗi nữ nhân hai ưu điểm cùng một lỗ hổng, thế nhưng tại sáng tạo nam nhân thời điểm, lại chỉ cho nam nhân một sở trường.

Có vị Tây phương đại văn hào từng nói qua, giống điện ảnh hoặc là tiểu thuyết linh tinh tác phẩm, nếu không có thiết kế tính phương diện , biểu hiện phổ biến nam nữ quan hệ mà nói, nó không thể đạt được tán thưởng, càng không có khả năng truyền lưu.

Đương nhiên, đối với Matthew đến nói, đây chính là vẫn truy cầu hưởng thụ, thủy chung chưa từng quên mất sơ tâm.

Trừ này mấy, còn có khác ý nghĩa.

Có một loại kiện thân gọi nã pháo, có một loại vận động gọi **, có một loại sinh hoạt gọi đốn củi mệt.

Vĩnh viễn không cần hoài nghi một tinh lực tràn đầy bình thường nam nhân đối với này mấy theo đuổi.

Đương nhiên, Amber - Heard khả năng là từng vu hãm qua Depp nhân, Matthew cẩn thận dưới cũng làm hậu chiêu, vừa trở về liền học tập Trần lão sư, mở ra ẩn nấp tại trong phòng máy quay phim.

Tựa như phía trước như vậy, này chỉ là để ngừa vạn nhất, hắn cũng sẽ không tồn đến máy tính trung, mà là chặt chẽ khóa vào trong két an toàn.

Hắn tại nào đó phương diện là tương đương cẩn thận nhân, nếu cùng Amber - Heard còn có lần sau, vẫn như cũ sẽ làm như vậy.

“Nguyên lai cùng nam nhân cùng nhau càng bổng a.”

Nằm ở phòng ngủ trên thảm, Amber - Heard tựa hồ là tại đối Matthew nói chuyện, lại như là tại thì thào tự nói,“Lâu lắm không có như vậy thích thể nghiệm .”

Matthew trở mình đến, nằm ở nàng bên cạnh, lòng tự tin bạo bằng,“Không phải từng cái nam nhân đều gọi Matthew - Horner.”

Amber - Heard hô hấp dần dần từ cấp bách chuyển hướng vững vàng, nói,“Nam nhân, với ta mà nói lâu lắm.”

“Ân?” Matthew vừa từng có thể nghiệm, Amber - Heard cũng không phải là ngây thơ thiếu nữ.

“Ta này vài năm không cùng nam nhân kết giao qua.” Amber - Heard quay đầu đến, đến gần Matthew bên tai, thấp giọng nói,“Ta gần nhất hai năm kết giao đều là bạn gái.”

Matthew nhướn mày,“Ngươi không giống như là đồng tính luyến.”

Hai người vừa xâm nhập trao đổi cái gì là yêu, hắn có thiết thân thể hội.

Amber - Heard không chút nào không dám nói,“Ta là một song tính luyến.”

Nghe nói như thế, Matthew sửng sốt một chút, ngược lại cũng không phải rất giật mình, chung quy Hollywood loại địa phương này, cái gì loạn thất bát tao sự đều bình thường.

Song tính luyến căn bản không gọi sự.

“Ngươi có bạn gái?” Matthew thử hỏi.

“Không có.” Amber - Heard cả người đều dán đến Matthew trên người,“Ta nửa năm trước vừa cùng một bạn gái trước chia tay.”

Nàng đột nhiên nở nụ cười,“Ta đêm nay mới phát hiện, nam nhân quả nhiên không phải nữ nhân có thể thay thế a.”

Matthew cũng cười lên, phiên thân đem Amber - Heard đặt ở phía dưới,“Chúng ta hiện tại bắt đầu đệ nhị hội hợp !”

“Đợi đã.” Amber - Heard đột nhiên nói,“Nghe nói của ngươi bạn gái cũ rất nhiều? Có thể tìm mấy cái lại đây cùng nhau a.”

Còn có loại này thần thao tác? Matthew phát hiện chính mình lạc hậu với thời đại .

Amber - Heard ánh mắt đều tại phát quang,“Ngươi thích xem nữ nữ sao?” Nàng ngữ điệu trung tràn ngập dụ hoặc,“Ngươi còn có thể thực địa tham dự nga !”

Matthew không thể tránh khỏi ảo tưởng một chút, tỷ như Amber - Heard cùng Emma - Roberts ghé vào cùng nhau, đó là một bộ cái dạng gì cảnh tượng?

Tuy rằng biết này không có khả năng, nhưng khó miễn có điều liên tưởng.

Amber - Heard nhân cơ hội phản công, phiên thân đem Matthew đặt ở phía dưới, cưỡi ở hắn trên người, bỗng nhiên có cái gì đó tại tọa hạ roi quất nàng, tựa như cứng rắn cao su chế thành đại hào cảnh côn.

“Ngươi tưởng mà nói, có thể tùy thời tìm ta.” Nàng lại nói một câu.

Nguyên bản, Amber - Heard nhìn thấy Johnny - Depp, là tưởng tại đây vị hải tặc thuyền trưởng trên người thử xem đã lâu nam nhân cảm giác, nhưng nhìn thấy Matthew sau, lập tức phát hiện này mục tiêu càng tốt.

So Johnny - Depp càng soái, càng có danh, càng cường tráng, còn có càng nhiều nữ nhân.

Tại nếm đến đã lâu nam tính tư vị đồng thời, nếu là còn có thể phẩm vị dưới trong giới có danh kia vài nữ ngôi sao, ngẫm lại đều sẽ cả người run rẩy.

Cùng Matthew - Horner từng có ngắn ngủi kết giao , nào không phải danh khí cùng bộ dạng đều nổi bật Hollywood nữ tinh hoặc là siêu cấp nữ model?

Này hai tháng ngoại giới vẫn có nghe đồn, nói Matthew - Horner cùng đại bộ phận các thiên thần Victoria's Secret tại Rio de Janeiro khai qua quần thể party, nếu nàng cũng có thể trà trộn vào đi......

Kia nhưng là một đám VS Thiên Sứ a !

Không được, rất kích động !

Amber - Heard hóa kích động thành sức chiến đấu, cùng Matthew triển khai bên người triền đấu.

Dùng Matthew cảm thụ đến nói, Amber - Heard rất nhanh dùng ra siêu cấp đại chiêu -- trên đầu lưỡi đại bảo kiếm !

Đương đêm tối tan hết, quang minh trở về nhân gian, Matthew thành công hoàn thành Lily - Depp thỉnh cầu, bị hắn ép buộc hơn phân nửa buổi tối sau, Amber - Heard phỏng chừng sẽ không lại đối Johnny - Depp có hứng thú.

Hai người tại trang viên nếm qua điểm tâm, Matthew cùng Amber - Heard cùng nhau đi ra biệt thự.

“Đi nơi nào?” Matthew chủ động nói,“Ta đưa ngươi.”

Amber - Heard cũng không khách khí,“Đưa ta đi Santa Monica đi, tối hôm qua mệt chết, ta muốn trở về ngủ bù.”

Matthew lái xe chở nàng ra trang viên đại môn, cùng qua lại như vậy, rất nhiều phóng viên cẩu tử sớm được đến tin tức, lập tức vây đổ lại đây chụp ảnh, máy ảnh sáng lên đèn flash cơ hồ nối thành một mảnh.

Loại trình độ này phóng viên vây xem, Matthew căn bản là không để ý, về hắn bát quái chuyện xấu đã nhiều đến sẽ không khiến quá nhiều nhân hảo kỳ .

Amber - Heard nhìn thấy phóng viên phân phân chụp ảnh, theo bản năng liền hướng Matthew bên cạnh dựa vào, này tựa hồ là làm một Hollywood nữ diễn viên bản năng.

Matthew xem đều không xem kia vài giải trí phóng viên, lái xe đi xa.

Amber - Heard lại nói một cụ thể địa chỉ, Benz thương vụ xe chậm rãi gia tốc, chạy ra phóng viên các cẩu tử vòng vây.

Nhìn thấy điên cuồng theo kịp phóng viên cùng cẩu tử chiếc xe, Amber - Heard đối với Matthew danh khí cùng lực ảnh hưởng có càng thêm trực quan cảm thụ.

Này cũng khiến nàng có càng nhiều ý tưởng, tỷ như diễn viên phương diện sự nghiệp.

Mấy năm gần đây, tuy rằng tham gia không thiếu phim cùng phim truyền hình tập quay chụp, nhưng nàng ngay cả nhị lưu cuối cùng ngôi sao đều không tính là.

“Matthew.” Amber - Heard cũ nói nhắc lại,“Tối hôm qua nói kia vài, ta là chăm chú .”

Tối hôm qua nói cái gì? Matthew hơi chút vừa tưởng, cũng liền minh bạch , lập tức nói,“Có người cảm thấy hứng thú mà nói, ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại.”

Amber - Heard lại chẳng hề để ý nói,“Lấy ngươi hiện tại quyền thế, có nào nữ nhân dám cự tuyệt?”

Matthew lắc lắc đầu, lại không có nhiều lời, miễn cưỡng loại sự tình này hắn sẽ không đi làm, đây là nguyên tắc tính vấn đề.

Amber - Heard đột nhiên chuyển đề tài,“Nghe nói [ bộ đội đặc chủng 2: Toàn diện phản kích ] sắp quay chụp ?”

“Muốn tới tháng mười một trung tuần.” Matthew chậm rãi nói,“Bây giờ còn tại trù bị.”

“Matthew.” Amber - Heard tương đương trực tiếp,“Giống như kịch tổ đang vì một trọng yếu nữ tính nhân vật thử vai, phải không?”

Lời này sau lưng ý tứ Matthew đương nhiên nghe được đi ra, nhìn Amber - Heard liếc nhìn, không có bất cứ do dự, nói,“Là Jaye tiểu thư cái kia nhân vật đi? Ngươi không thích hợp.”

“Nga.” Amber - Heard mơ hồ không rõ lên tiếng.

Nàng nhớ rõ trong giới nữ diễn viên ở giữa vẫn ở truyền lưu, Matthew - Horner danh dự tốt nhất , cái gì trả giá khẳng định liền có hồi báo, hiện tại xem ra giống như hữu danh vô thực a.

Matthew nói đơn giản nói,“Jaye tiểu thư là binh lính, cần cường tráng thân thể.” Hắn ánh mắt từ Amber - Heard cao gầy mảnh khảnh trên thân thể đảo qua,“Ngươi nguyện ý vì thế tăng trọng, triệt để thay đổi dáng người?”

Không phải mỗi người đều có Charlize - Theron như vậy quyết tâm cùng nghị lực, Amber - Heard lập tức do dự lên, giống nàng như vậy có đầu não nữ nhân, đương nhiên biết tướng mạo là hướng lên trên bò lớn nhất tiền vốn.

Hiện tại xã hội này, cao lớn thô kệch nữ nhân càng ngày càng không được hoan nghênh, ngược lại giống nàng loại này vừa cao gầy tinh tế lại nên lớn địa phương cũng đủ lớn xinh đẹp nữ nhân hết sức nổi tiếng.

Xem xem bên cạnh người này tối hôm qua điên cuồng biểu hiện cũng liền biết.

Dung mạo đối với nàng đến nói, dứt khoát so sinh mệnh còn trọng yếu !

“Jaye tiểu thư cũng chỉ là vai phụ, vai diễn sẽ không quá nhiều.” Matthew nhất quán thực có nguyên tắc,“Như vậy đi, ta từ mặt khác phim bên trong cho ngươi tìm thích hợp nhân vật.”

Lấy hắn hiện tại năng lực, tìm phân lượng nữ phụ rất dễ dàng.

Amber - Heard nghe được ra khẳng định không phải nữ chính, bao nhiêu có điểm thất vọng, bất quá cũng coi như lý giải chính mình phân lượng.

Matthew đại khái suy nghĩ một chút, James Wan bên kia phim kinh dị series,[ Hunger Games ] series, còn có David - Ellison đầu tư một ít điện ảnh, từ giữa tìm nữ tính vai phụ cũng không khó.

Đương nhiên, này mấy đều phải thành lập tại Amber - Heard kỹ xảo biểu diễn quá quan tiền đề dưới.

Tuy rằng không phải đặc biệt hài lòng, nhưng Amber Heard biết chính mình cùng Matthew địa vị chênh lệch quá nhiều, không có khả năng có rất quá mức yêu cầu.

Theo sau trong vài ngày, nàng phát hiện cũng không mệt, vô số bát quái truyền thông đều tại hâm nóng nàng cùng Matthew bát quái chuyện xấu, liên Santa Monica chung cư bên ngoài, đều có cẩu tử tại chụp lén .

Thậm chí, có mấy nhà bát quái truyền thông còn phát ra thăm hỏi mời, muốn khiến nàng nói chuyện cùng Matthew tình cảm lịch trình linh tinh .

Amber - Heard căn cứ Matthew qua lại phán đoán, Matthew tựa hồ không ngại này mấy, nhưng cũng không vội vàng nhảy ra, chung quy còn khả năng có không sai nhân vật đang chờ nàng đâu.

Thời gian rất nhanh đi tới chín tháng, liền tại Matthew bận rộn [ bộ đội đặc chủng 2: Toàn diện phản kích ] các hạng chuẩn bị công tác khi, lịch sử dài lâu Venice liên hoan phim kéo ra đại mạc, giống [ thiên nga đen ],[ Địch Nhân Kiệt chi Thông Thiên đế quốc ],[ Thập Tam thích khách ],[ Na Uy sâm lâm ] đẳng phần đông phim đem tham dự chính thức thi đua đơn nguyên, giác trục đại danh đỉnh đỉnh giải Golden Lion.

Tại đây một loạt phim danh sách trung, còn có Matthew một vị lão bằng hữu phim -- Sophia - Coppola đạo diễn [ ở nơi nào đó ].

Năm trước rời đi [ Twilight ] series sau, Sophia - Coppola trải qua ngắn ngủi điều chỉnh nghỉ ngơi, quay chụp chế tác hoàn thành này bộ [ ở nơi nào đó ], hơn nữa thành công vào vòng trong Venice liên hoan phim thi đua đơn nguyên.

Sophia - Coppola chính thức mời Matthew tham gia [ ở nơi nào đó ] vu liên hoan phim trong lúc này cử hành toàn cầu lễ công chiếu lần đầu.

Matthew vốn tính toán cự tuyệt, nhưng suy xét đến cùng Sophia - Coppola phía trước hợp tác cùng giao tình, thêm Rachel - Weisz đột nhiên đánh tới điện thoại, cũng liền chuyên môn đi Venice.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 867: Hài Tử Là Của Ai

Thủy thành Venice, một tòa lịch sử dài lâu thế giới Danh thành, trừ trải rộng toàn thành hà đạo cùng cảnh quan ngoài, tòa thành thị này hưởng dự thế giới , còn có đại danh đỉnh đỉnh Venice liên hoan phim.

Ngồi ở một nhà tràn ngập thời Trung Cổ kiến trúc phong cách khách sạn trong đại sảnh, Matthew nhìn bên ngoài thủy đạo, lần đầu tiên đến Venice, khó tránh khỏi có điểm hảo kỳ.

“Ngày hôm qua rất bận , cũng chưa kịp với ngươi trò chuyện hội.”

Đối diện, Sophia - Coppola mang theo thản nhiên giọng mũi lời nói vang lên,“Ngươi chừng nào thì trở về.”

Matthew từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, nói,“Hôm nay còn muốn gặp bằng hữu, ngày mai buổi sáng liền đi.”

Ngày hôm qua buổi chiều hắn liền tham gia Sophia - Coppola tân phim [ ở nơi nào đó ] lễ công chiếu lần đầu, nếu không phải hôm nay cùng Rachel - Weisz có ước, hắn đã ngồi trên phản hồi Los Angeles chuyến bay .

“Phim......” Sophia - Coppola hỏi,“Ngươi cảm giác thế nào?”

Matthew cười cười,“Phương diện này ta hiểu được không nhiều, ngươi hỏi sai người.”

Loại này văn nghệ phạm mười phần phim, hắn thật sự không thể phán đoán hảo xấu.

Sophia - Coppola ngược lại cũng không che giấu chính mình dã tâm,“Vốn ta còn tưởng xung một chút giải Golden Lion, nhưng ngày hôm qua lần đầu sau, phim phản ứng không phải rất tốt.”

“Âu Châu tam đại liên hoan phim ta không quá lý giải.” Matthew vừa tự hỏi vừa nói,“Nhưng danh tiếng cùng đoạt giải không có tất nhiên liên hệ đi?”

Hắn tạm dừng một hồi, hỏi,“Ta nhớ rõ đợt này giám khảo đoàn chủ tịch là Quentin - Tarantino đi?”

“Là.” Sophia - Coppola gật đầu.

Matthew nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Đồng dạng đều đến từ Hollywood, tổng có thể có biện pháp ảnh hưởng đến Quentin - Tarantino đi?”

Âu Châu tam đại liên hoan phim trên bản chất cùng Oscar không có cái gì bất đồng, đều là phân bánh ngọt, hơn nữa so với Oscar, tam đại liên hoan phim có đôi khi bình thưởng lựa chọn càng làm cho nhân xem không hiểu.

Nếu nào đó giám khảo đoàn chủ tịch muốn cường lực thôi động nào đó bộ phim đoạt giải, cũng không phải một kiện đặc biệt khó khăn sự.

Sophia - Coppola chậm rãi gật đầu,“Ta nghĩ nghĩ biện pháp đi.”

Mọi người đều là hỗn giới giải trí , ai đều sẽ không ngốc đến chỉ bằng cái gọi là công bình công chính bình chọn đi đạt được giải thưởng.

Loại sự tình này, Matthew cũng liền là nói nói, vô luận là Bắc Mĩ bên kia Oscar, vẫn là Âu Châu bên này tam đại liên hoan phim, hắn không có bao nhiêu lực ảnh hưởng đáng nói.

“Đúng, Matthew.” Sophia - Coppola đột nhiên nói,“Có thể mời ngươi giúp một tay sao?”

Matthew không có trực tiếp ứng đến,“Mời nói.”

Nếu hắn năng lực trong phạm vi , có thể bang khẳng định sẽ bang, nhưng muốn là Coppola gia tộc đều giải quyết không được sự tình, hắn cũng chỉ sợ cũng bất lực.

Sophia - Coppola nhẹ nhàng niết dưới mũi, chậm rãi nói,“Của ta đường huynh, Nicolas Cage, tình huống của hắn ngươi nghe nói qua sao?”

Matthew gật đầu,“Nghe nói qua không thiếu.”

Nicolas Cage sự sớm liền truyền khắp Hollywood, vị này từng hai ngàn vạn câu lạc bộ thành viên, bởi vì nợ thuế thêm thiếu nợ đẳng trạng huống, chỉ có thể không ngừng tiếp quay phim, phim dở một bộ tiếp một bộ.

Không tiếp phiến ước, không có tiền trả nợ, đặc biệt là nợ quốc thuế cục tiền, bị quốc thuế cục nhìn chằm chằm, kia không phải bình thường phiền toái.

Nhưng hảo hạng mục không phải dễ dàng như vậy gặp được , cho dù là Matthew cùng Leonardo - DiCaprio đám người, tiếp phim đều dị thường cẩn thận, lo liệu thà thiếu không ẩu nguyên tắc.

Tưởng nhanh lên kiếm tiền, liền muốn tiếp đại lượng phiến ước, trong khoảng thời gian ngắn tiếp được hạng mục quá nhiều, phim dở căn bản không thể tránh cho, huống hồ lấy Nicolas Cage trạng huống, kia vài nổi danh đại đạo diễn cùng chế tác nhân căn bản sẽ không tự tìm phiền toái cùng hắn hợp tác.

Vì thế, Nicolas Cage ở một phi thường xấu hổ trên vị trí, không đại lượng tiếp phiến ước không kiếm được tiền, tiếp phim nhiều cơ hồ đều là phim dở, phim dở vừa ra chỉ biết đè thấp hắn có thể lấy đến thù lao, thù lao thấp chỉ có thể đi tiếp càng nhiều phim, phim dở càng nhiều thù lao liền càng thấp......

Này dứt khoát chính là tuần hoàn chết.

“Ngươi đầu tư cùng vận tác nhiều như vậy phim.” Sophia - Coppola vì đường huynh, khó được cầu người,“Có thể hay không tìm thích hợp nhân vật cấp Nicolas?”

Matthew không đáp lại, ngược lại tự hỏi lên đến, Nicolas Cage dù cho trở thành phim dở chi vương, không thể nghi ngờ cũng là có giá trị , bằng không ngay cả kia chút phim dở kịch tổ cũng sẽ không tìm hắn.

Kia vài cái gọi là phim dở, đầu tư thấp cũng đều có mấy trăm vạn dollar.

Đáng tiếc, kia vài phim chính là tại rạp chiếu phim bãi lạn , đối với box office không có quá nhiều theo đuổi, box office có thể lấy bao nhiêu tính bao nhiêu, sau đó chảy vào đĩa phim cùng thuê thị trường đi kiếm tiền.

Nhưng Hollywood cân nhắc ngôi sao giá trị lớn nhất tiêu chuẩn không phải kỹ xảo biểu diễn, cũng không phải quanh thân tiêu thụ, vừa vặn là box office !

Đoạn thời gian trước cùng James Wan gặp mặt thời điểm, James Wan từng nói qua một tân phim kinh dị kế hoạch, như cũ là tiểu đầu tư tiểu chế tác, lấy gia đình khủng bố làm chủ tuyến kịch tình.

Chỉ cần Insidious thành công, này series tự nhiên sẽ bị đề lên nhật trình......

“Ta bên này đại khái có phim kinh dị series.” Matthew tổ chức một chút ngôn ngữ, nói,“Trước mắt hạng mục còn không có xác định, ta không thể cho ngươi cam đoan.”

Sophia - Coppola nghe được Matthew chịu hỗ trợ, vội vàng cười nói,“Này mấy không là vấn đề.”

Hôm nay, ai chẳng biết Matthew diễn viên chính điện ảnh là thành công đại danh từ, đầu tư chế tác điện ảnh đồng dạng cũng là thành công đại danh từ !

Nàng không phải không biết phức tạp Nicolas Cage lớn nhất phiền toái ở nơi nào, chỉ cần Nicolas Cage có thể có một bộ điện ảnh phòng vé đại bạo, dựa vào quá khứ kêu gọi lực cùng Coppola gia tộc nội tình duy trì, phiên thân không tính là nhiều khó sự,

Nhưng thích hợp Nicolas Cage lại có thể box office đại bạo phim đi nơi nào tìm?

Sở dĩ hỏi Matthew, cũng là ôm ngựa chết trở thành ngựa sống trị liệu ý niệm.

Matthew vẫn là đem một vài sự nói ở phía trước,“Có mấy điểm ta muốn trước nói một chút.”

Sophia - Coppola nhẹ nhàng gật đầu,“Ngươi nói.”

“Đầu tiên, hạng mục hay không sẽ chân chính thực hành, ta không thể cam đoan.” Matthew giản lược chặn chỗ hiểm yếu nói,“Tiếp theo, phim là tiểu chế tác, diễn viên chính thù lao rất thấp.”

“Ân.” Sophia - Coppola nhớ xuống dưới,“Ta sẽ chuyển đạt cho Nicolas, đến lúc đó khiến hắn cùng các ngươi đi đàm.”

Matthew đương nhiên không phải lạn người tốt, cứ việc James Wan bên kia còn không có xác định, hắn đã làm đến series hóa chuẩn bị,“Nếu có thể đàm thành, ta cần Nicolas ký kết một ba bộ khúc diễn viên hiệp ước, đan bộ thù lao tối cao sẽ không vượt qua 1000 vạn dollar.”

Đây là vì tương lai suy xét, vạn nhất đệ nhất bộ liền box office đại bạo, Nicolas Cage tại tục tập trung yêu cầu siêu cao thù lao, liền rất phiền toái .

Tại cự ngạch tiền tài trước mặt, có quá nhiều người như hắn không tiết tháo.

Tỷ như nói [ Iron Man ] series, nếu không phải tiểu Robert - Downey ký kết dài chừng, đệ nhị bộ thù lao sớm liền hơn một ngàn vạn dollar , mà không phải liên một ngàn vạn đều không đến.

Sophia - Coppola nhíu một chút mi, tiếp còn nói thêm,“Ngươi nói này mấy, ta sẽ chi tiết phản ánh cấp Nicolas.”

Matthew bỗng nhiên cười,“Sophia, ta có ý tưởng.” Ngón tay hắn chỉ hướng Đông Phương,“Ta đi qua Thái Bình Dương bờ bên kia vài lần, phát hiện phi thường thú vị một sự kiện, Nicolas ở bên kia phi thường được hoan nghênh.”

Hắn nửa nói đùa, bán chăm chú nói,“Nicolas tiếp tục tại Hollywood tùy tiện tiếp phim, đối với hắn không có lợi.”

Sophia - Coppola rất thông minh, lập tức minh bạch trong lời này ý tứ,“Ngươi là nói khiến Nicolas đi Thái Bình Dương bờ bên kia tiếp phiến ước?”

Matthew cười cười, lại không có lại nói.

Sophia - Coppola nhìn nhìn thời gian, nói,“Cám ơn ngươi, Matthew.” Nàng đứng lên cáo từ,“Đợi trở lại Los Angeles, ta sẽ đăng môn bái phỏng.”

Đưa đi Sophia - Coppola, Matthew không có ở lâu, đi ra ngoài đi thuyền đi một khác gia khách sạn.

Liền tại kia gia khách sạn đối diện tiệm cà phê tầng hai, Rachel - Weisz đang tại chờ hắn lại đây, hắn đi thuyền thời điểm, đã liên tục đánh hai thông điện thoại thúc giục hắn nhanh chóng qua.

“Bên này, Matthew.”

Matthew vừa lên lầu hai, liền nhìn thấy lâm song vị trí Rachel - Weisz xung hắn vẫy tay, vội vàng đi qua, kéo ra ghế dựa ngồi ở nàng đối diện.

“Cái gì tình huống?” Matthew hỏi.

“Trò hay lập tức bắt đầu diễn.” Rachel - Weisz chỉ chỉ cách hà đạo một nhà khách sạn,“[ thiên nga đen ] kịch tổ liền ngụ ở nơi này.”

Matthew quay đầu nhìn về phía bên kia, khách sạn phi thường có Venice đặc sắc, liền xây tại một điều tương đối vi rộng mở hà đạo bên trên, cửa là không lớn bến tàu, có thể cập bến ca nô chờ thuyền chỉ, nhìn qua giao thông phi thường phương tiện.

“Ngồi ở chỗ này có thể nhìn thấy cái gì?” Matthew xòe tay.

Tuy rằng khách sạn cửa chính nhìn xem rõ ràng thấu đáo, thậm chí xuyên thấu qua thủy tinh môn, có thể nhìn thấy bộ phận khách sạn trong đại đường tình huống, nhưng lại nhiều liền không là nhân mắt có thể nhìn thấy .

Rachel - Weisz trên khóe miệng chọn,“[ thiên nga đen ] kịch tổ phát sinh một ít trạng huống, đang tại nháo bên trong mâu thuẫn, Natalie - Portman cùng Darren - Aronofsky không có ở tại này gia khách sạn, mà là đơn độc vào ở ba con phố ngoại một khác gia khách sạn.”

Matthew đến hứng thú,“Cái gì mâu thuẫn?”

“Cẩu huyết tam giác luyến.” Rachel - Weisz hừ lạnh một tiếng, nói,“Ta sớm liền nên đoán được, Darren - Aronofsky là khốn kiếp !”

Nàng lạnh giọng nói,“Milla - Kunis ở tại này gia khách sạn.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, đại khái đoán được Rachel - Weisz theo như lời cẩu huyết tam giác luyến ý tứ.

“Ta có xác thực tin tức.” Rachel - Weisz nhìn nhìn bốn phía, gặp tầng hai trừ bọn họ căn bản không có người khác, lúc này mới nói,“Natalie - Portman mang thai .”

“Úc? Hài tử là ai ?” Matthew cũng không giật mình.

Mơ hồ nhớ rõ, Natalie - Portman là ưỡn bụng to lấy đến Oscar tốt nhất nữ chính tiểu kim nhân.

Rachel - Weisz cắn răng nói,“Nếu kịch tổ nội cho ta truyền lại tin tức mấy người không có làm sai mà nói, hẳn là Darren - Aronofsky .”

Matthew lại quay đầu nhìn về phía khách sạn, tương lai lúc này sẽ không biến thành một bút sổ nợ rối mù !

“Đến !” Rachel - Weisz nâng tay chỉ ngoài cửa sổ hà đạo,“Chiếc kia Venice ca nô !”

Liền tại nàng nói chuyện đồng thời, một chiếc ca nô từ xa đến gần, nhanh chóng đi đến bên này, cập bến ở trước khách sạn trên bến tàu, Matthew nhìn xem rất rõ ràng, từ trên ca nô xuống dưới chính là Darren - Aronofsky.

“Hắn tới gặp Milla - Kunis !” Rachel - Weisz lạnh giọng nói.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 868: Không Muốn Mặt

Đứng ở tới gần hà đạo bên cửa sổ, Natalie - Portman nhìn ba con phố ngoại địa phương, trên mặt âm tình bất định, cuối cùng lấy di động ra, lại nhìn một lần vừa phát tới được tin nhắn, mặt trên rất minh xác nói cho nàng, Darren - Aronofsky đi [ thiên nga đen ] kịch tổ vào ở khách sạn.

Phát tin nhắn người tới là nàng tại kịch tổ nội thu mua một trợ lý, cũng là người này nhắc nhở nàng, Darren - Aronofsky cùng Milla - Kunis cấu kết.

Nghĩ đến này sự, Natalie - Portman liền tức giận đến cả người phát run, Milla - Kunis là nàng bằng hữu a, cũng là nàng mời đến kịch tổ .

Kết quả đâu? Chính là này khuê mật, chen chân nàng cùng Darren - Aronofsky cảm tình.

“Tiện nhân !”

Natalie - Portman nhịn không được thấp giọng mắng,“Không biết xấu hổ đồ đê tiện !”

Milla - Kunis cái kia tiện nhân, Darren - Aronofsky tên khốn kiếp này, thế nhưng tất cả đều phản bội nàng !

Nhưng Natalie - Portman rất nhanh áp chế lửa giận, một bàn tay không tự giác đặt ở trên bụng, nàng không thể bởi vì sinh khí ảnh hưởng đến trong bụng hài tử.

Nàng mang thai hơn một tháng , không ai biết, bao gồm Darren - Aronofsky.

Di động tin nhắn nhắc nhở tiếng vang lên, Natalie - Portman cúi đầu nhìn thoáng qua, vẫn là kịch tổ tên kia trợ lý phát tới được, đối phương trực tiếp nhắc nhở nàng, Darren - Aronofsky vào Milla - Kunis phòng.

Một người nam nhân vào một nữ nhân phòng, vì là cái gì? Tham thảo công tác? Đừng đùa.

Natalie - Portman cắn chặt môi, phía trước nàng cùng Darren - Aronofsky xâm nhập nhắc tới qua đề tài này, Darren - Aronofsky cũng minh xác tỏ vẻ sẽ không lại cùng Milla - Kunis lui tới.

Darren - Aronofsky lại một lần lừa gạt nàng !

Còn có Milla - Kunis cái kia tiện nhân ! nàng đem Milla - Kunis trở thành bằng hữu, Milla - Kunis như thế nào hồi báo nàng hữu tình?

Natalie - Portman còn ôm có cuối cùng một tia hi vọng, bấm gọi Darren - Aronofsky điện thoại.

“Uy, Darren, ngươi ở đâu?”

Điện thoại bên trong vang lên Darren - Aronofsky hơi mang không kiên nhẫn thanh âm,“Ta tại cùng hai quốc tế nhà làm phim đàm [ thiên nga đen ] hải ngoại phát hành sự.”

“Nga.” Natalie - Portman không có nhiều lời,“Xong việc sớm điểm trở về.”

Nàng cắt đứt điện thoại, thu hồi di động, âm tình bất định trên mặt vẻ mặt dần dần trở nên kiên định, sau đó xoay người rời đi phòng, ra khách sạn muốn một chiếc ca nô, chạy tới [ thiên nga đen ] kịch tổ ở khách sạn.

Hai nhà khách sạn cự ly cũng không xa, bất quá năm sáu phút sau, Natalie - Portman liền đi lên [ thiên nga đen ] kịch tổ vào ở trước khách sạn tiểu bến tàu.

Nàng không có để ý khác, vào khách sạn trực tiếp đi đến Milla - Kunis ở tầng, dựa theo tin nhắn theo như lời số phòng, tìm đến Milla - Kunis phòng, dùng lực gõ vang cửa phòng.

Đông -- đông -- đông --

Gõ cửa thanh âm rất vang, truyền ra đi thật xa.

Nhưng trong phòng không có bất cứ đáp lại, tựa hồ căn bản không có nhân.

Natalie - Portman mặc kệ này mấy, tiếp tục gõ cửa, giá cao tiền thu mua người kia không có khả năng cho tin tức giả, kia hai người khẳng định liền tại trong phòng.

Nàng muốn xem xem, Milla - Kunis cùng Darren - Aronofsky nhìn thấy nàng sau, sẽ là cái gì biểu tình? Này hai khốn kiếp, hay không sẽ cảm giác xấu hổ?

Đông -- đông -- đông --

Gõ cửa thanh âm càng ngày càng vang, càng ngày càng cấp bách.

Rốt cuộc, Natalie - Portman tại gõ cửa khe hở, loáng thoáng nghe được cửa tựa hồ có tiếng bước chân.

“Ai a?” Milla - Kunis thanh âm xuyên thấu qua cửa phòng truyền tới.

Natalie - Portman không nói gì, mà là tiếp tục gõ cửa.

Cửa phòng từ bên trong mở ra, lộ ra Milla - Kunis kia khuôn mặt.

Milla - Kunis nhìn thấy Natalie - Portman, đầu tiên là có điểm sửng sốt, tiếp nở nụ cười,“Nat, sao ngươi lại tới đây?”

Natalie - Portman nhìn Milla - Kunis, phát hiện đối phương sắc mặt bình thường, một điểm xấu hổ cũng không có.

“Ngươi tránh ra !” Natalie - Portman nhấc chân liền hướng trong phòng sấm, đẩy ra cửa phòng mới phát hiện, Milla - Kunis trốn ở cửa phòng sau trên thân thể, liền khỏa một điều ngắn ngủi khăn tắm.

Milla - Kunis không phải ngu ngốc, lập tức minh bạch Natalie - Portman là cái gì lại đây , lập tức nhún vai, cũng không ngăn cản Natalie - Portman, tránh ra cửa phòng vị trí, hai tay ôm ngực đi theo nàng mặt sau.

Loại sự tình này nếu dám làm, có cái gì hảo che lấp ? Cũng không phải một lần hai lần .

Bước đi quá môn hành lang, Natalie - Portman liền thấy được Darren - Aronofsky, hắn nằm ở trên sô pha, không biết là không để ý, vẫn là chưa kịp, trên người không có mặc bất cứ quần áo.

Nhìn thấy phòng trên thảm ném nơi nơi đều là quần áo, thêm Darren - Aronofsky cùng Milla - Kunis bộ dáng vẻ mặt, dù là ai đều biết hai người kia trốn ở trong phòng làm cái gì.

“Nat?” Darren - Aronofsky ngồi dậy, chất vấn nói,“Ngươi tới nơi này làm cái gì?”

“Ta tới làm cái gì?” Natalie - Portman bị khí cười.

Milla - Kunis hai tay ôm ngực, tựa vào phòng khách trên tường, tựa hồ không nói gì hứng thú, ngược lại như là quần chúng.

Natalie - Portman một bàn tay không tự giác đặt ở trên bụng, đè nặng hỏa khí nói,“Ngươi không phải nói tại gặp quốc tế nhà làm phim sao? Như thế nào chạy tới nơi này?” Nàng quay đầu lại, chỉ Milla - Kunis nói,“Còn cùng nàng cùng một chỗ lêu lổng !”

Darren - Aronofsky mặt xoát trầm xuống dưới,“Ngươi theo dõi ta?”

Milla - Kunis đầy mặt không để ý, nói,“Nat, đừng kích động, ta cùng Darren chỉ là chơi đùa mà thôi.”

Nghe nói như thế, Darren - Aronofsky nhìn Milla - Kunis liếc nhìn, nhàn nhạt nói,“Có chuyện trở về lại nói.”

Nhìn thấy này hai người không có một tia xấu hổ, không có một điểm xấu hổ, đối với nàng càng không có nửa phần xin lỗi, Natalie - Portman nháy mắt tâm như hàn băng, trên thế giới như thế nào liền có như vậy không biết xấu hổ người đâu?

“Milla, ta coi ngươi là bằng hữu, là khuê mật.” Natalie - Portman đầy mặt đều là thương tâm,“Ngươi liền như vậy đối đãi bằng hữu sao?”

“Ta vẫn đem ngươi xem như khuê mật a.” Milla - Kunis bình tĩnh nói.

Khuê mật nam nhân chẳng phải chính là dùng đến trộm sao? Không phải khuê mật nam nhân chơi lên còn chưa ý tứ đâu.

Natalie - Portman vì này chán nản, quay đầu nhìn về phía Darren - Aronofsky, chất vấn nói,“Ngươi nói như thế nào?”

Darren - Aronofsky nhún nhún vai, đứng lên vừa mặc quần áo vừa nói,“Một chuyện nhỏ.”

“Đây là việc nhỏ sao?” Natalie - Portman không tự giác đề cao thanh âm,“Ngươi đây là xuất quỹ ! lưng bạn gái xuất quỹ !”

Darren - Aronofsky khấu hảo đai lưng, đột nhiên cười,“Nat, ngươi không hiểu rõ đi? Ta từ bắt đầu đến hiện tại, lúc nào nói qua ngươi là ta bạn gái?”

Natalie - Portman ngây ngẩn cả người, lời này hoàn toàn vượt qua nàng dự tính.

“Lúc trước là ngươi chủ động tìm tới ta.” Darren - Aronofsky cầm lấy sơ mi, mặc vào trên người,“Là ngươi câu dẫn ta.”

Hắn nói ra một sự thật,“Ngươi là vì [ thiên nga đen ] nữ chính, chẳng lẽ ta sẽ nhìn không ra?”

Milla - Kunis nâng tay che lại miệng, nhịn không được nở nụ cười, này thật là rất có ý tứ .

Này mấy so cùng Darren - Aronofsky khai làm còn muốn thích a.

Darren - Aronofsky xem đều không xem Natalie - Portman cùng Milla - Kunis, nói thẳng,“Portman tiểu thư, chúng ta quan hệ đến đây là ngừng.”

Nói xong, hắn nắm lên áo khoác, cũng không quay đầu lại đi ra Milla - Kunis phòng.

Milla - Kunis đi đến Natalie - Portman bên cạnh,“Nat a, như vậy nam nhân, không cần để ở trong lòng, chơi đùa liền tính .” Nàng nhẹ nhàng bắt lấy Natalie - Portman tay,“Tương lai ta tìm bạn trai, ngươi thích mà nói cũng có thể trộm, ta không ngại .”

Ba --

Natalie - Portman dương tay cho Milla - Kunis một bạt tai, mắng chửi,“Không biết xấu hổ đồ đê tiện !”

Milla - Kunis không nghĩ tới Natalie - Portman sẽ động thủ, trực tiếp bị ngơ ngác , phục hồi tinh thần thời điểm, Natalie - Portman đã kéo ra cửa phòng đi ra ngoài.

“F#@K !” Nàng đối với cửa phòng mắng một câu,“Lạn hóa !”

Này một bàn tay, đem Milla - Kunis đánh đau , cũng phát hỏa, tuy rằng đứng ở nơi đó không có động, nhưng trong lòng nhịn không được tính toán nên như thế nào trả thù đối phương.

Thưởng Natalie - Portman nam nhân? Đều chơi qua thích qua, Darren - Aronofsky cũng liền như vậy, không nhiều lắm ý tứ.

Milla - Kunis cởi khăn tắm, nhặt lên trên mặt đất quần áo, liền như vậy ngồi trên sô pha, tự hỏi phía sau nên làm như thế nào.

Giống Natalie - Portman loại này bằng hữu, không có nàng cũng sẽ không thương tâm khổ sở, nói không chừng tương lai sẽ thiếu một cái hố đâu.

Này bộ phim nữ chính, Natalie - Portman như thế nào lấy đến tay , Milla - Kunis sớm liền nghe kịch tổ mấy cái trợ lý nghị luận qua, đây là Natalie - Portman từ nàng bằng hữu, cũng chính là Darren - Aronofsky bạn gái cũ Rachel - Weisz trong tay đoạt đến .

Đích xác, nàng câu dẫn khuê mật nam nhân rất vô sỉ, nhưng Natalie - Portman lại hảo đến nơi nào? Nàng đoạt Rachel - Weisz nhân vật không nói, còn đoạt nhân gia bạn trai.

Cứ như vậy nữ nhân, còn không biết thẹn mắng chính mình là tiện nhân?

Nói giống như chính nàng không tiện dường như.

Milla - Kunis sờ còn có điểm đau mặt, khóe miệng tất cả đều là cười lạnh, Natalie - Portman đối ngoại là học bá loại hảo nữ nhân, nội bộ cũng bất quá chính là kỹ nữ.

Về phần khuê mật cái gì, kia một bàn tay sau, như thế nào còn khả năng là khuê mật?

Từ nghe nói Natalie - Portman cùng Rachel - Weisz ở giữa lạn sự, nàng liền phi thường rõ ràng, Natalie - Portman khuê mật tất cả đều là khiến nàng dùng đến khanh , nói không chừng tương lai Natalie - Portman cũng sẽ phân phút đem nàng cấp bán.

Giành khuê mật nam nhân, nàng chưa từng có tâm lý gánh nặng, giành Natalie - Portman nam nhân, lại càng sẽ không có tâm lý gánh nặng.

Milla - Kunis lập tức lại có điểm cảnh giác, Natalie - Portman là tâm cơ phi thường thâm nữ nhân, mặt sau hay không sẽ trả thù nàng? Giống như khả năng tính phi thường lớn a.

Nàng tuyệt đối sẽ không đánh giá cao Natalie - Portman loại này tâm cơ biểu tố chất, bởi vì nàng cũng là loại hình này nhân.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 869: Loạn A Loạn

“Đi ra .”

Hà đạo bên cạnh tiệm cà phê tầng hai, Rachel - Weisz chỉ một vừa lên ca nô nam nhân, đối Matthew nói,“Thấy được sao? Natalie - Portman đi vào không vài phút, Darren - Aronofsky tên khốn kiếp này liền đi ra .”

Matthew cũng thấy được Darren - Aronofsky, cùng phía trước hứng trí bừng bừng đi vào bất đồng, Darren - Aronofsky đi ra khi sắc mặt không thế nào hảo xem.

Rachel - Weisz lại thu đến điều tin nhắn, cúi đầu nhìn thoáng qua, mang theo tia hưng phấn nói,“Bọn họ khắc khẩu qua !” Nàng không phải không có tiếc nuối nói,“Đáng tiếc không thể tận mắt nhìn đến a.”

Matthew chỉ là nghe, lại cái gì cũng không nói, Rachel - Weisz áp lực lâu như vậy, lại tại hắn nhắc nhở dưới, lên kế hoạch gần một năm, hiện tại là thuộc về nàng hưởng thụ thời khắc.

“Ngẫm lại Natalie - Portman nhìn thấy Darren - Aronofsky cùng Milla - Kunis làm cùng một chỗ biểu tình, đều để người hưng phấn a.” Rachel - Weisz vừa như là lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ tại cùng Matthew tố thuật,“Bị phản bội tư vị, nàng cũng nên nếm thử !”

Matthew xoa xoa trán, Hollywood nam nữ ở giữa sự, nói lên thật lý không rõ, giống hắn như vậy chưa bao giờ đi phá hư người khác cảm tình ngôi sao, thực ra hoàn toàn có thể đưa vào đến người tốt hàng ngũ trong.

Nói nào Hollywood đại lão hoặc là đại minh tinh không có chia tay ly qua hôn?

Rất nhiều người bao giờ cũng là thích đem ngôi sao tưởng tượng thành thuần khiết bạch liên hoa, nhưng giới giải trí ngoài đều tìm không đến mấy đóa, lại càng không dùng hỗn loạn không chịu nổi trong giới .

Matthew tự nhận là xem như trong giới nguyên tắc tính tương đối cường nhân, nhưng về hắn hắc liêu, viết lên mười phần báo chí phỏng chừng đều viết không xong.

Không hắc không loạn không làm bừa, kia vẫn là ngôi sao sao?

Hollywood các ngôi sao, trừ mang đến xuất sắc ảnh thị tác phẩm, còn muốn phụ trách hướng đại chúng truyền bá danh lợi phản đối ảnh hưởng a !

Trong giới, giống Matthew như vậy thích sưu tập tem cùng đốn củi mệt nhân rất nhiều, Matthew tại chém đổ sâm lâm trong cây cối, tích cóp một lần lại một lần đốn củi mệt kinh nghiệm thời điểm, rất nhiều lần đồng dạng cũng là nữ phương sưu tập tem mục tiêu, Hollywood nội sưu tập tem nữ cùng sưu tập tem nam nhiều đến nhiều đếm không xuể.

Trong đó danh khí lớn nhân nhiều lắm.

So với qua lại các tiền bối, Matthew tự hỏi không bằng, đại danh đỉnh đỉnh Warren Beatty liền không nói , kia không phải bình thường người đều so được với , lúc tuổi già thất vọng Marlon Brando, cũng không phải hắn có thể so sánh .

Hollywood ai chẳng biết, Marlon Brando sưu tập tem nghiêm trọng nghiện, hơn nữa khẩu vị tương đối nặng, sinh lãnh không kị, như là nhân gia lão bà, nhân gia lão công, thành danh cự tinh, tân nhân thịt tươi, hắn đều vui với làm lên giường, đem vĩ đại đốn củi mệt sự nghiệp đẩy vào đến một cực hạn.

Truyền lưu rộng nhất trừ [ Paris cuối cùng điệu Tango ] tay mỡ bò sự kiện, còn có hắn cùng với hảo cơ hữu Wally Cox chân ái.

Marlon Brando cùng Wally Cox là thanh mai trúc mã,9 tuổi nhận thức làm hảo cơ hữu, hai người vẫn dây dưa đến chết, chết cũng dây dưa cùng một chỗ.

Wally Cox chết sau, Marlon Brando dùng hắn Oscar ảnh đế cấp bậc kỹ xảo biểu diễn, đem Wally Cox tro cốt từ Cox lão bà trong tay lừa đến, nói là muốn đem Wally Cox tro cốt sái biến hắn yêu nhất núi non trùng điệp, trên thực tế lại vụng trộm giấu đi.

Marlon Brando nơi nào bỏ được đi rắc a, nâng trên tay sợ rớt , ngậm ở trong miệng...... Không thích hợp, bảo bối tro cốt ba mươi năm bên người thủ , tro cốt không phải đặt ở chính mình trong nhà, chính là đặt ở chính mình xe tiền tòa.

Này cũng không phải là bát quái tiểu báo nói bừa , là Marlon Brando chính mình soạn văn tại Times tuần san viết !

“Ta không thể nói cho ngươi ta là cỡ nào tưởng niệm cũng thâm yêu hắn, ta có được Willy tro cốt, đem hắn đặt ở trong nhà của ta. Như vậy ta liền có thể mỗi ngày đối với hắn nói chuyện .”

Ngoại giới nhân có lẽ sẽ đem này miêu tả trở thành hữu tình, nhưng Hollywood ai chẳng biết này hai người cơ tình.

Sau này Wally Cox di sương cùng Marlon Brando bị thẩm vấn công đường, cũng không có đòi lại lão công tro cốt,2004 năm Marlon Brando thọ chung chính tẩm, lúc này Wally Cox tro cốt rốt cuộc bị rắc, dựa theo Marlon Brando giải thích, Wally Cox cùng Marlon Brando tro cốt rắc tại cùng nhau !

Rắc tại kia tòa sơn lĩnh, kia tòa hai người bọn họ từng yêu nhất cùng nhau săn bắn sơn lĩnh.

Này nhiều như là [ Brokeback Moutain ] a, cái gì gọi nhân sinh như hí, cái gì gọi nghệ thuật phát ra từ sinh hoạt.

“Natalie - Portman cũng đi ra !” Rachel - Weisz lúc này còn nói thêm.

Matthew phục hồi tinh thần, tiếp tục nhìn về phía hà đạo bên kia, Natalie - Portman đứng ở trên bến tàu, liền tại bên bờ sông, không biết suy nghĩ cái gì.

“Nàng sẽ không muốn nhảy sông đi?” Matthew nói thầm.

Rachel - Weisz âm trắc trắc thanh âm lại vang lên,“Chết càng tốt ! thế giới này còn sạch sẽ một điểm.”

Matthew nhìn bên kia, Natalie - Portman một tay che bụng, một tay còn lại che miệng, giống như phi thường khó chịu bộ dáng.

Nhưng nàng chung quy là Natalie - Portman, đứng không bao lâu, lên bến tàu bên cạnh một chiếc ca nô, ly khai kia gia khách sạn cửa.

Nhìn thấy Natalie - Portman đi xa, Rachel - Weisz đứng lên,“Hiện tại nên ta lên sân .”

Matthew hảo kỳ nhìn nàng, hỏi,“Ngươi chuẩn bị làm cái gì?”

Rachel - Weisz cũng không giấu diếm, nói thẳng,“Lấy Natalie - Portman làm người và tính cách, khẳng định cùng Milla - Kunis nháo phiên , ta đi trông thấy Milla - Kunis, trước mặt cùng nàng nói chuyện.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, không có phản đối, Hollywood loại địa phương này, hợp tác cùng phản bội rất nhiều thời điểm liền tại nhất tuyến ở giữa.

Hiện tại Rachel - Weisz không phải một năm trước Rachel - Weisz , khi đó nàng còn cần Matthew đề điểm, nhưng tại được đến Matthew ý kiến, mưu đồ gần như một năm sau, nàng dần dần chưởng khống chỉnh sự kiện hướng đi.

“Chúc ngươi may mắn, Rachel.” Matthew nói.

Rachel - Weisz gật gật đầu, nói,“Natalie - Portman lấy không được Oscar tốt nhất nữ chính ! nghĩ cũng đừng nghĩ !”

Natalie - Portman tình cảnh cùng lớn nhất mục tiêu là cái gì, nàng đương nhiên rất rõ ràng, hôm nay [ thiên nga đen ] là Natalie - Portman hi vọng cuối cùng, nếu là ngay cả trọng lượng cấp đề danh đều lấy không được, Natalie - Portman diễn viên sự nghiệp tất nhiên sẽ triệt để rơi vào thung lũng.

Tại nghênh cao đạp thấp Hollywood, rơi vào vách núi ngôi sao, còn có thể trèo lên đến ít ỏi không có mấy.

Rachel - Weisz đi sau, Matthew không có ở lâu, rất nhanh về tới chính mình vào ở khách sạn, đơn giản thu thập hành lý, chuẩn bị ngày mai phản hồi Los Angeles.

Natalie - Portman cùng Darren - Aronofsky bên này, nhìn qua đã đi ở Rachel - Weisz kế hoạch trên đường.

Nếu Rachel - Weisz chủ động đi tìm Milla - Kunis, khẳng định có hoàn bị kế hoạch.

Ngày hôm sau, Matthew ngồi trên phi cơ chuyến quay trở về Los Angeles, vừa xuống phi cơ không lâu, liền tiếp đến Sophia - Coppola đánh qua đến điện thoại, Nicolas Cage bên kia có cường liệt hợp tác ý đồ, đối với hắn đưa ra kia vài điều kiện cũng không như thế nào mâu thuẫn, nguyện ý cùng số 13 phòng công tác bên này nói chuyện.

Matthew cũng cùng James Wan chào hỏi, có Nicolas Cage như vậy diễn viên gia nhập hắn tương lai phim kinh dị kế hoạch, còn không sẽ quá nhiều chiếm dụng chế tác phí dụng, James Wan cũng rất thích ý.

Giữa song phương có thể nói cực nhanh đạt thành bước đầu hợp tác ý đồ, nhưng cụ thể đàm phán, phải đợi Insidious phát hành sau lại nói.

Cùng Hollywood sở hữu nhà đầu tư như vậy, Matthew cũng phi thường hiện thực, nếu Insidious không thành công mà nói, cũng ý nghĩa cùng James Wan kế tiếp hợp tác, liền muốn hảo hảo châm chước .

Nicolas Cage bên kia cũng không phải rất sốt ruột, còn tại quay chụp một bộ gọi là [ Season of the Witch ] thời Trung Cổ ma huyễn điện ảnh.

Liền tại Matthew bên này cùng Nicolas Cage đạt thành bước đầu hợp tác ý đồ thời điểm, Venice bên kia cũng truyền đến tin tức tốt, tại vừa hạ màn Venice liên hoan phim bên trên, Sophia - Coppola [ ở nơi nào đó ] lấy xuống tối cao giải Golden Lion.

Bộ điện ảnh này đoạt giải gợi ra một mảnh ồ lên, phê bình giám khảo đoàn chủ tịch Quentin - Tarantino thanh âm liên miên không dứt, thậm chí có mặt khác giám khảo công khai tỏ vẻ chính là Quentin - Tarantino gần như độc tài bàn cường lực thôi động, mới có [ ở nơi nào đó ] lấy xuống Venice kim sư.

Tựa như Oscar như vậy, phê bình cùng chỉ trích vĩnh viễn sẽ không thiếu, lại không cách nào thay đổi kết quả.

Lại nói, này cũng không phải Venice liên hoan phim lần đầu tiên làm ra cùng loại bình thưởng kết quả.

Matthew đặc biệt chú ý một bộ khác phim,[ thiên nga đen ] kịch tổ tại Venice liên hoan phim trong lúc này đột nhiên bộc phát ra các loại bên trong mâu thuẫn, cuối cùng không thu hoạch được gì, trước mắt toàn bộ kịch tổ đã phản hồi New York, nghe nói chuẩn bị bắt đầu chuẩn bị chiến Bắc Mĩ mùa trao giải.

New York, Manhattan một nhà trong phòng ăn, Natalie - Portman kéo một nam nhân tay, từ cửa quay trong đi ra.

“Ngươi đi đâu?”

Đi đến trước xe, Benjamin - Millepied hỏi,“Ta đưa ngươi?”

Natalie - Portman sớm hạ quyết tâm, nói,“Đi ta kia? Về kế tiếp tuyên truyền, ta có chút kế hoạch tưởng với ngươi thương nghị một chút.”

Nhìn thấy vị này đại danh đỉnh đỉnh nữ tinh như thế chủ động, đảm nhiệm [ thiên nga đen ] vũ chỉ Benjamin - Millepied đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức kéo ra cửa xe nhượng Natalie - Portman lên xe, sau đó lái xe chạy tới trưởng đảo.

Ngồi ở trên phó điều khiển, Natalie - Portman biết chính mình đã thành công một nửa.

Tại Venice khi, nàng liền thâm tư thục lự, Darren - Aronofsky không phải lương bạn, nàng cũng không khả năng đi ăn hối hận, nhưng trong bụng hài tử quan hệ đến kế tiếp xung áo kế hoạch, tất yếu cấp này hài tử tìm thích hợp lão ba, tốt nhất vẫn là nàng có thể khống chế cái loại này.

Nàng rất nhanh liền tưởng đến Benjamin - Millepied, vị này New York múa ballet đoàn vũ giả, sớm ở quay chụp khi liền đối với nàng có chút si mê, câu hắn thượng thủ rất dễ dàng, hơn nữa hắn xem như vũ si, đối vũ đạo ngoài sự tình đều không rất quan tâm, vừa hảo hồ lộng, còn có lợi cho Oscar tuyên truyền.

Dù sao mới mang thai hơn một tháng, chỉ cần thao tác hảo, khiến Benjamin - Millepied đổ vỏ không phải việc khó.

Về phần Benjamin - Millepied hiện tại có bạn gái, kia căn bản không phải sự, giành nam nhân loại sự tình này đã làm qua một lần , lại đến một lần cũng có kinh nghiệm, hơn nữa trong bụng hài tử đối Benjamin - Millepied cũng là đòn sát thủ.

Nàng tưởng phi thường rõ ràng, hôm nay liền đem Benjamin - Millepied đẩy, sau đó tam lại đây.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 870: Trọng Độ Người Bệnh

“Natalie - Portman cùng New York múa ballet đoàn thủ tịch vũ giả Benjamin - Millepied New York đầu đường nắm tay, nghe nói hai người quen biết ở [ thiên nga đen ] quay chụp trong lúc này, hiện đã rơi vào bể tình......”

Trở về [ bộ đội đặc chủng 2: Toàn diện phản kích ] kịch tổ không bao lâu thời gian, Matthew liền nhìn thấy rất nhiều giải trí truyền thông tại hâm nóng Natalie - Portman chuyện xấu, vị này đến từ New York Long Island Do Thái duệ nữ tinh, tựa hồ nhanh chóng thoát khỏi Venice thương tâm chi lữ, lại tìm đến một đoạn thuộc về chính mình tình yêu.

Còn có tiểu báo đưa tin, Benjamin - Millepied vì cùng Natalie - Portman cùng một chỗ, đạp đi nguyên lai bạn gái.

Cứ việc Natalie - Portman dáng người tỉ lệ không tốt, chân thô phi thường bưu hãn, nhưng đại bộ phận nam nhân bị như vậy một nổi tiếng nữ tinh đảo truy, e đều cầm giữ không được.

Huống hồ, Natalie - Portman cũng có chút thân gia.

Tuy rằng cùng thương nghiệp ngôi sao không thể so, nhưng Hollywood hồng qua ngôi sao, chỉ cần không chính mình tìm chết, so New York múa ballet đoàn vũ giả kiếm tiền nhiều nhiều .

Khả năng rất nhiều ngôi sao đều giống Matthew như vậy, đối với tiền tài vĩnh viễn đều sẽ không bản thân thỏa mãn, bất quá ngôi sao có tiền trình độ thật là người thường không thể tưởng tượng , không nói cái gì một hai tuyến đương hồng ngôi sao, đan nói ratings tương đối cao phim truyền hình, kia vài vai diễn tương đối nhiều vai phụ đi, chụp thượng một hai tập có khả năng kiếm được tiền tại, là có thể tại Los Angeles mua được một bộ ba tầng lâu trung thượng giai cấp bậc thự.

Về phần địa vị hơi cao điểm ngôi sao, cái khác thu nhập nơi phát ra cũng rất nhiều, tỷ như quay quảng cáo, đại ngôn thương phẩm đợi đã (vân vân).

Nữ ngôi sao còn có một rất hấp kim thu nhập nơi phát ra, thiết kế nữ tính quần áo hoặc là mặt khác nữ tính đồ dùng, đương nhiên không phải ngôi sao chính mình thiết kế , có chuyên môn công ty thuê nhân thiết kế, ngôi sao chỉ cần treo danh liền hảo.

Nghe đi lên, này thương phẩm hoặc là công ty là nữ ngôi sao sở hữu, tuyên truyền hiệu quả không phải nói.

Trên thực tế, thường thường là trên danh nghĩa cộng thêm các loại chia hoa hồng.

Phương diện này làm tốt nhất là Olsen tỷ muội cùng Jessica - Alba.

Olsen tỷ muội không cần nhiều lời, đó là toàn mỹ thiếu nữ phẩm bài thành công điển phạm; Jessica - Alba trên danh nghĩa công ty trên giá trị mười ức dollar, rất nhiều fan điện ảnh đều cho rằng Jessica - Alba cũng có mười ức thân gia, thực ra nàng còn không bằng Olsen tỷ muội.

Ngay cả Natalie - Portman cũng thiết kế qua giày, cùng mặt khác công ty hợp tác sáng lập giày phẩm bài, bất quá rất nhanh bao phủ tại thị trường sóng triều bên trong, bởi vì định giá sai lầm, định giá rất cao, mà Natalie - Portman danh khí lại xa xa lớn hơn giá trị thị trường.

Người thường vừa không có hứng thú, cũng mua không nổi, kẻ có tiền ai sẽ đối Natalie - Portman thiết kế giày cảm thấy hứng thú.

Đương nhiên, ngôi sao kiếm tiền số lượng kinh người tiêu phí số lượng cũng kinh người.

Tỷ như Nicolas Cage, thói quen tiêu tiền như nước, khiến hắn nhịn ăn nhịn mặc so cái gì cũng khó chịu

Cho nên, mặc kệ là tại Thái Bình Dương bờ bên kia, vẫn là Hollywood, rất nhiều hết thời ngôi sao đều sẽ dày da mặt tái nhậm chức, vì trả nợ, vì qua thượng phía trước thói quen sinh hoạt.

Danh lợi so thuốc phiện càng đáng sợ, một khi lây dính lên, làm sao cũng cai không xong.

Matthew chính mình cũng thừa nhận, hắn đã là danh lợi nghiện trọng độ bệnh nhân .

Giống Natalie - Portman, khẳng định sẽ không dễ dàng buông tay hưởng thụ qua danh lợi, cùng Benjamin - Millepied ở giữa dây dưa, chỉ sợ cũng là tại làm cuối cùng nhất bác.

Không biết Benjamin - Millepied có biết hay không Natalie - Portman đã mang thai chuyện này? Vẫn là nói người nước ngoài đối với đổ vỏ hoặc là tiếp bàn hiệp linh tinh đều ôm không quan trọng thái độ?

Matthew ở phương diện này thâm thụ Đông Phương thức tư duy ảnh hưởng, từng kia vài quan niệm lại vẫn phát huy tác dụng, dù sao hắn là không thể nhận, nhưng một Mĩ quốc nam nhân nghĩ như thế nào, hắn ngược lại là không phải hảo phỏng đoán.

Có lẽ tại chân ái trước mặt, này mấy tất cả đều không phải sự?

Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Matthew buông xuống trong tay viết có “Natalie - Portman mới nhất luyến tình” bát quái báo chí, nói,“Mời vào.”

Đây là hắn tại [ bộ đội đặc chủng 2: Toàn diện phản kích ] kịch tổ người sản xuất văn phòng, lại đây tìm hắn là khẳng định là kịch tổ nhân.

Đẩy cửa vào Stephen - Sommers, cùng Matthew chào hỏi, nói,“Đưa tới được thử vai ghi hình ngươi xem sao?”

Matthew trở lại kịch tổ, trước nhìn mấy cái tân nhân vật thử vai ghi hình, lập tức gật đầu,“Xem qua .”

“Jaye tiểu thư nhân vật này.” Stephen - Sommers thử hỏi,“Ngươi cảm giác ai càng thích hợp?”

“Mấy người đều không sai.” Matthew hàm hồ nói.

Nói thật, hắn không có đặc biệt hướng vào nhân tuyển, mấy cái hậu tuyển nhân bên trong, Cobie Smulders cùng Margot - Robbie là tương đối đến nói có điểm quen thuộc , người trước vừa cùng Marvel ảnh nghiệp ký xuống Maria - Hill đặc công dài chừng, người sau hắn từng xem qua Harley Quinn, kia gọi người khắc sâu đến điên cuồng tạo hình, đến hiện tại còn có chút ấn tượng.

Bất quá, này hai người cùng hắn không có bất cứ quan hệ, ai biểu diễn đều không quan trọng.

Stephen - Sommers chuyên môn lại đây hỏi, chỉ sợ là có chính mình nhân tuyển .

Như vậy chỉ là một vai phụ nhân vật, Matthew cũng không phải rất để ý, dứt khoát hỏi,“Stephen, ngươi hay không là có nhân tuyển?”

Hai người quan hệ rất tốt, Stephen - Sommers cũng không đi vòng vèo, nói thẳng,“Adrianne Palicki không sai.”

Tên này Matthew có ấn tượng, là Jaye tiểu thư vài danh hậu tuyển diễn viên trung thân cao tối cao một.

“Ta đoạn thời gian trước gặp qua Adrianne Palicki.” Stephen - Sommers tiếp tục nói,“Nàng có tiếp cận sáu thước Anh cao, phi thường cường tráng.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, thân cao 1m8 nữ nhân, thêm Charlize - Theron như vậy thể trạng mà nói, biểu diễn cường hãn nữ tính quân nhân nhân vật, ngoại tại điều kiện không có vấn đề.

Stephen - Sommers còn nói thêm,“Trọng yếu nhất một điểm, Adrianne Palicki xuất thân từ một quân nhân gia đình, nàng tuy rằng không có tham quân, nhưng đối với vũ khí cùng súng ống phi thường quen thuộc.”

“Hảo.” Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Paramount ảnh nghiệp cùng Hasbro bên kia đồng ý mà nói, ta không có ý kiến.”

Thực ra chỉ cần bọn họ hai đạt thành nhất trí, loại này nhân vật nhân tuyển cơ bản liền có thể định ra đến, Paramount cùng Hasbro tuy rằng nhân muốn tiêu phí cực cao thù lao mà đối hai người có điều bất mãn, nhưng vẫn là phi thường tín nhiệm bọn họ tại điện ảnh phương diện năng lực.

Matthew lại cùng Stephen - Sommers hàn huyên vài câu, hai người đều là lão bằng hữu , cũng không có cái gì nhưng che giấu , hắn có thể ẩn ẩn nghe ra đến, Stephen - Sommers giống như cùng Adrianne Palicki hiện tại quan hệ không phải là ít.

Stephen - Sommers còn có một đống lớn công tác phải làm, rất nhanh ly khai hắn văn phòng, Matthew nhìn cửa phòng làm việc mở ra lại đóng lại, không khỏi thở dài, Hollywood đại hoàn cảnh đối nhân bất tri bất giác ảnh hưởng quá lớn, liên Stephen - Sommers như vậy tiếng lành đồn xa coi trọng gia đình đạo diễn, giống như đều luân hãm a.

Về phần Adrianne Palicki có phải hay không thật bị Stephen - Sommers tiềm , Matthew không có tìm tòi nghiên cứu hứng thú, loại này giao dịch tại Hollywood rất bình thường .

Từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, hắn gặp qua mạng internet có người thiên chân hỏi Hollywood có hay không tiềm quy tắc, còn có người thành khẩn hứa hẹn tỏ vẻ Hollywood nghề pháp quy kiện toàn, tuyệt đối không có tiềm quy tắc linh tinh .

Hollywood xác thật không có nam nữ quan hệ kia phương diện tiềm quy tắc, bởi vì đó là hơi chút lý giải điểm Hollywood liền biết minh quy tắc.

Lấy Matthew thiết thân cảm thụ đến nói, Hollywood tiềm quy tắc chủ yếu là tiền, ai có tiền ai lên vị.

Không chỉ là diễn viên, giống đạo diễn, người sản xuất cùng nhà đầu tư đều là như vậy.

Chỉ cần trong tay có đầy đủ tiền, cho dù là David - Ellison loại này miệt thị Hollywood lục đại nhân, nện tiền đều có thể đập ra một con đường đến.

Về phần kéo đến đầu tư hoặc là mượn dùng trong nhà đầu tư trở thành chủ yếu nhân vật thậm chí nam nữ nhân vật chính, nhiều đi.

Trừ tiền cùng nam nữ quan hệ ngoài, bất thành văn quy tắc còn có rất nhiều.

Tỷ như ai có hậu trường, tỷ như gia nhân ở trong giới có địa vị , thượng vị cũng dễ dàng rất nhiều, phương diện này Coppola gia tộc đường huynh muội cùng Spielberg đám con trai con gái nuôi không thể nghi ngờ đều là điển hình.

Đương nhiên, có hậu trường có tiền không hẳn liền sẽ thành công.

Bởi vì diễn viên cần cùng rất nhiều người hợp tác, còn liên lụy tới kỹ xảo biểu diễn a, tuyển diễn viên cái gì, lại còn muốn cùng đại bài đạo diễn cùng người sản xuất làm tốt quan hệ, tương đối phức tạp.

Về phần cùng đạo diễn người sản xuất thượng. Giường này một loại tiềm quy tắc, giới văn nghệ nhiều quá thương nghiệp đại chế tác giới, giới TV nhiều quá giới điện ảnh.

Phim truyền hình chụp được thô ráp một ít chỉ cần không phải tại người xem hiện trường quay chụp , diễn viên kỹ xảo biểu diễn thiếu chút nữa cũng OK

Thế nhưng điện ảnh, nhất là đầu tư trên ức dollar đại hạng mục, diễn viên quang cùng đạo diễn lên giường không có dùng, đầu tiên được kỹ xảo biểu diễn quá quan, thích hợp nào đó nhân vật loại hình, đối phương mới có hứng thú tiềm.

Giống Matthew loại này đại lão, tự nhiên phi thường rõ ràng, Hollywood các loại tiềm các loại muội tử, đều là hàng loạt đưa lên cửa đến.

Nhưng đến hắn loại này đẳng cấp, người bình thường căn bản không xem trọng.

Làm một danh vất vả cần cù đốn củi công, không chỉ muốn tận sức với đốn củi số lượng, càng muốn xem cây cối có phải hay không quý báu loại.

Bảo chất bảo lượng đó mới là chân chính đốn củi mệt.

Đương nhiên, Hollywood không phải mỗi người đều như vậy khốn kiếp, giữ mình trong sạch đạo diễn cùng người sản xuất vẫn phải có.

Phía trước Stephen - Sommers tính một, hiện tại...... Matthew cũng không biết còn tính hay không.

Mặt khác, trong giới công nhận tối chính phái tối chuyên nghiệp đạo diễn là...... Christopher - Nolan.

Vị này dĩ nhiên đứng ở cao nhất đạo diễn trên vị trí người Anh, cho đến bây giờ chưa cùng bất cứ nữ diễn viên từng truyền chuyện xấu, Matthew cũng không có nghe đến qua liên quan hắn ở trên nam nữ quan hệ bát quái.

Rất nhiều thời điểm, hắn đều rất bội phục Christopher - Nolan .

Có văn thải, có ngạo, có khát vọng, có chấp hành năng lực, thế nào một soái tự rất giỏi.

Này đại khái chính là chính mình càng tại nào đó phương diện làm không được, ngược lại sẽ càng bội phục có thể làm đến nhân.

Bất quá bội phục về bội phục, Matthew nói cái gì đều sẽ không giống Christopher - Nolan học tập cùng làm chuẩn, kia với hắn mà nói sống không bằng chết a.

Kịch tổ tại chín tháng trung tuần xác định toàn bộ diễn viên, sau đó dự lưu ra chỉnh chỉnh hai tháng thời điểm, dùng cho quay chụp phía trước súng ống, động tác cùng quân sự kỹ năng huấn luyện.

Tại huấn luyện rất nhiều, còn có văn hí tập luyện.

Matthew tại bận tâm chính mình đầu tư mấy cái hạng mục đồng thời, cũng tham dự huấn luyện cùng tập luyện, quân sự động tác đề tài hắn thuận buồm xuôi gió, không có gặp được bao nhiêu đại phiền toái.

Vẫn duy trì liên tục đến giữa tháng 10, Matthew mới tạm thời rời đi kịch tổ, bởi vì James Wan đạo diễn Insidious tại Bắc Mĩ lấy 120 gia rạp chiếu phim quy mô tiểu phạm vi phát hành .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 871: Bán Chạy Tiềm Lực

Không có thanh thế hạo đại lễ công chiếu lần đầu, cũng không có phô thiên cái địa như vậy tuyên truyền hâm nóng, Insidious liền cùng sở hữu tiểu chế tác điện ảnh như vậy, hơi chút có vẻ có điểm trầm mặc.

Này bộ phim tuyên truyền chủ yếu tập trung ở ba phương diện: Matthew, James Wan cùng Lily - Depp.

Theo không ngừng đạt được thành công, Matthew tự mang aura hiệu ứng, hắn trước sau tại vô số công khai trường hợp ra sức đề cử Insidious bộ điện ảnh này, mèo khen mèo dài đuôi đối với điện ảnh đầu tư giả đến nói là tất yếu , dùng hắn lời đến nói, Insidious là 2010 niên độ đáng giá nhất quan khán phim kinh dị chi nhất.

Mặt khác, từ tiến vào tháng mười bắt đầu, lấy TMZ đi đầu, đột nhiên tuôn ra Matthew ban đầu tại Burbank bắc giao cư trụ tòa nhà kia là một sở danh phù kỳ thực hung trạch, chỗ đó từng xảy ra cực kỳ tàn nhẫn giết người án, hung thủ đến nay còn nhốt tại trong ngục giam, không có bị chấp hành tử hình.

Việc này đặt ở người khác trên người, căn bản không ai chú ý, nhưng phóng tới Matthew như vậy một siêu cấp cự tinh trên người, lập tức trở thành tin nóng.

Hàng loạt truyền thông phía sau tiếp trước đưa tin, đem này đống phòng ở cùng từng kia vụ giết người án chân tướng lật qua lật lại không ngừng hâm nóng, thậm chí có hai lớn mật cẩu tử trèo tường nhảy vào không người sân trong, quay chụp một ít video.

Này đống phòng ở phía trước bởi vì quay chụp Insidious, bị James Wan cải biến qua, rách nát âm lệ bầu không khí, khuyết thiếu nhân khí hoàn cảnh, thấy thế nào đều là danh phù kỳ thực hung trạch.

Tại một lần Insidious tuyên truyền hội thượng, làm nhà đầu tư cùng người sản xuất tham dự Matthew, cũng bị phóng viên đã hỏi tới cái gọi là hung trạch vấn đề.

“Lúc ấy không có suy xét quá nhiều, ta cần một ổn định trụ sở, nhưng của ta suy diễn sự nghiệp vừa khởi bước, không có quá nhiều tiền, chỉ có thể lựa chọn tiện nghi trụ sở, cho nên liền mua này đống phòng ở.”

Đối mặt phần đông truyền thông phóng viên, Matthew khó được nói một lần lời thật,“Ở tại bên trong không có cái gì đặc biệt , ta vẫn cảm giác rất tốt, luôn luôn không gặp được qua cổ quái sự tình, có lẽ là ta này nhân trời sinh lá gan đại.”

Cuối cùng, hắn còn nói thêm,“James Wan đạo diễn quay chụp Insidious, cần một đống có điểm lịch sử phòng cũ, ta cho rằng tòa nhà kia không sai, liền cho mượn kịch tổ dùng cho quay chụp .”

Dùng một đống hung trạch quay chụp phim kinh dị, rõ ràng càng có thể chế tạo tương ứng bầu không khí, này cũng gợi ra yêu thích phim kinh dị các fan điện ảnh thật lớn chú ý.

Một cái khác trọng yếu tuyên truyền điểm tắc đặt ở James Wan trên người, mặc dù ở giới điện ảnh nội địa vị không cao, nhưng dựa vào mấy bộ [ Saw ], James Wan tại phim kinh dị đam mê giả trong vẫn là có nhất định lực ảnh hưởng.

[ Saw ] chi phụ James Wan phim kinh dị tân tác Insidious, như vậy tuyên truyền tạo thế vẫn là rất có hiệu quả .

Còn có một tuyên truyền điểm chính là Lily - Depp , làm Johnny - Depp nữ nhân, Lily - Depp đối với truyền thông cùng bộ phận fan điện ảnh đến nói cũng không tính xa lạ.

Không nói khác, chỉ riêng là Johnny - Depp nữ nhi, Matthew - Horner cùng Keira - Knightley giáo nữ điểm ấy, liền chú định Lily - Depp không phải bình thường nhân.

Bởi vì nhi đồng bảo hộ dự luật quan hệ, Lily - Depp bản nhân không thể tham dự phim quảng bá hoạt động, kịch tổ vẫn là thích hợp lợi dụng nàng cùng Johnny - Depp làm chút văn chương, mạng internet thậm chí cấp Lily - Depp khởi một “Hải tặc công chúa” nhã hào.

So với mặt khác tiểu diễn viên, Lily - Depp có thể mang đến chú ý muốn nhiều thượng mười mấy gấp hai mươi lần đều không chỉ.

Đại bài ngôi sao tinh nhị đại vĩnh viễn đều là giải trí truyền thông chú ý điểm, cũng là Hollywood phi thường cường đại một cỗ thế lực.

Insidious chỉnh thể tuyên truyền quy mô không lớn, lại rất có mục đích tính.

Này bộ phim sản xuất phí tổn liền quyết định , không có khả năng tại tuyên phát phương diện ngay từ đầu liền đầu nhập quá nhiều tài chính.

Vốn đầu tư kia một trăm năm mươi vạn dollar, Matthew liền có đánh cược thành phần, hắn đánh cược James Wan còn có thể sáng tạo giống [ Saw ] như vậy huy hoàng.

Bất cứ một bộ phim tuyên phát hơi chút làm đại một điểm, một ngàn vạn dollar căn bản không đủ dùng.

Matthew cũng tại xem có mục đích tính thích hợp tuyên truyền sau, Insidious tiểu phạm vi phát hành phản ứng.

Mặt khác, làm phát hành phương Warner Bros cũng sẽ không lập tức ở trên Insidious nện xuống quá nhiều tài nguyên, vừa đến phim quy mô cùng loại hình đặt ở nơi này, thứ hai bọn họ chỉ là phát hành phương mà không có phim bản quyền.

Warner Bros cùng Matthew có xâm nhập hợp tác, nhưng thương nghiệp công ty luôn luôn đều không là từ thiện cơ cấu.

Nhìn không tới đầy đủ ích lợi phía trước, Warner Bros sẽ không ở trên Insidious đầu nhập quá nhiều tài nguyên.

Một trăm hai mươi gia rạp chiếu phim, có thể nói là Warner Bros xem tại cùng Matthew hợp tác quan hệ thượng, cho ưu đãi điều kiện, bằng không chỉ biết lấy mười mấy hai mươi gia rạp chiếu phim thử chiếu, sau đó xem thử chiếu phản ứng lại mở rộng quy mô.

Nhưng mục đích tính tuyên truyền vẫn là khiến Insidious có được nhất định lực hấp dẫn, giữa tháng 10 phát hành ngày đầu, này bộ phim tổng cộng lấy đến 425000 dollar box office, đan quán thành tích vượt qua 3500 dollar.

Có ngày đầu không sai box office, thêm quan khán phim fan điện ảnh khẩu khẩu tương truyền hiệu ứng, đến phát hành ngày hôm sau thứ bảy, Insidious tỷ lệ chỗ ngồi có rõ ràng tăng lên, ngày đó đan quán chia đều trên phòng bán vé tăng tới 5000 dollar, cá biệt rạp chiếu phim thậm chí tiếp cận một vạn dollar.

Mà tại đây xem như thăm dò cuối tuần qua đi, Insidious từ Bắc Mĩ 120 gia rạp chiếu phim tổng cộng thu hoạch 142 vạn dollar, đan quán box office vượt qua 1 vạn dollar !

Đối với phim kinh dị đến nói, đây là tương đương không sai thành tích .

Chung quy đây không phải chủ lưu thương nghiệp đại chế tác, tháng mười lại càng không là truyền thống điện ảnh mùa thịnh vượng kỳ nghỉ hè cùng kỳ nghỉ.

Càng thêm quan trọng là, Insidious tại phim kinh dị đam mê giả trung phản ứng rất không sai, Warner Bros tại rạp chiếu phim thực địa điều tra được đến số liệu, kia vài phim kinh dị đam mê giả đều cho này bộ phim tương đối cao đánh giá.

“Có thể đem như thế xả đản cố sự chụp được như vậy kinh sợ khủng bố, James Wan thật sự là lợi hại ! không khí xây dựng cơ hồ hoàn mỹ, nửa đầu bộ phận huyền nghi cùng kinh sợ để người cả người đổ mồ hôi lạnh, nửa sau kịch tình thẳng chuyển nhưng lại một chút không có phá hư không khí, ngược lại vi kịch tình gia nhập buộc chặt kích thích cảm ! nhiếp ảnh cực kỳ ưu tú, phối nhạc càng là làm người ta run rẩy ! phi thường ưu tú phim kinh dị !”

“Xem ra James Wan là muốn tiếp nhận đương đại khủng bố đại sư danh hiệu , kia cơ vị vận động, kia quỷ quái xuất hiện vị trí cùng thời gian đều như vậy chuẩn xác. Tuy rằng nửa đầu bộ phận tiết tấu hơi chút có điểm chậm, nhưng mặt sau rất phấn khích , còn có cái kia ngưu bức kết cục. Đây là hai năm nay đến Hollywood xuất phẩm tốt nhất phim kinh dị !”

“Phim kinh dị tư thâm người xem tỏ vẻ: Thật sự rất khủng bố. Nam chính trong phòng học tan học thời điểm, trên bảng đen cư nhiên viết James Wan danh tự...... Hảo có tình thú a này đạo diễn.”

Warner Bros chỉ là nhằm vào phim kinh dị đam mê giả làm rạp chiếu phim hiện trường điều tra, phim kinh dị là Hollywood điện ảnh một phân loại lớn, lại không phải đại chúng loại hình, tuyệt đại bộ phận dưới tình huống, trừ này loại hình đam mê giả, rất khó hấp dẫn đến mặt khác loại hình người xem tiến vào rạp chiếu phim quan khán phim kinh dị.

Hollywood sử thượng kia vài box office siêu cấp đại bùng nổ phim kinh dị, tỷ như [ giác quan thứ sáu ] linh tinh phim, khủng bố luôn luôn đều không là lớn nhất bán điểm.

Insidious tắc thuộc về phi thường thuần túy phim kinh dị.

Cinema Score rạp chiếu phim người xem cho điểm trung, Insidious chia đều được điểm “A-”, truyền thông tổng hợp cho điểm 70 phân.

Này đối với một bộ phim kinh dị, đặc biệt là hôm nay Hollywood hình thức hóa ngày càng nghiêm trọng phim kinh dị loại hình đến nói, có thể nói là rất khó được.

“James Wan cố ý tránh cho phim kinh dị khuôn sáo cũ, phim trung nhân vật phản ứng cùng hành động chính là dưới màn ảnh người xem ở đây chủng dưới tình huống chính sẽ làm , đây là trọng yếu nhất một điểm. Insidious đi trước bản trailer vẫn chưa lộ ra quá nhiều nội dung, đem phim khủng bố, huyết tinh màn ảnh nhanh chóng chắp nối thủ pháp tuy truyền thống nhưng cũng đầy đủ dọa người.”

“Phim tại phần đông bịt kín không gian phim ma trung sở dĩ có thể trổ hết tài năng, là vì đạo diễn chưa từng có lười biếng tính toán dựa vào huyết tương đến phun bắn người xem, cố ý tránh cho tục khí cố lộng huyền hư, trực tiếp tung ra thật sự cứng rắn hóa, khiến rất nhiều fan điện ảnh bị dọa đến hồn phi đảm tán.”

Truyền thông đánh giá phương diện, Insidious cũng phổ biến đạt được khen ngợi.

Tổng hợp thị trường các phương diện biểu hiện, không khó nhìn ra Insidious có box office đại bán tiềm lực.

Cho nên, Matthew cùng Warner Bros đều đối với này bộ phim tin tưởng bội tăng, tương ứng đề cao tại tuyên truyền phát hành phương diện đầu tư.

Đầu tiên chính là mở rộng chiếu phim, từ thứ hai bắt đầu, Insidious chiếu phim số cụm rạp mở rộng tiếp cận 600 gia, Warner Bros còn tại triệu tập tài nguyên cùng bản chính, đặc biệt là bản chính, từ chế tác lại đến chăn đệm đến cụm rạp, đều cần thời gian.

Matthew cùng Warner Bros từng có đầy đủ câu thông, tại Insidious biểu lộ ra đầy đủ tiềm lực dưới tình huống, Warner Bros minh xác tỏ vẻ, hội tuần này cuối tuần, đem phim chiếu phim quy mô lớn nhất hóa, lấy tranh thủ Halloween tiến đến trước này cuối tuần lớn nhất thị phần.

Theo sau bốn ngày làm việc bên trong, Insidious mỗi ngày đều có thể cam đoan chia đều đan quán 1000 dollar trên đây tiến trướng, bốn ngày lại tích lũy gia tăng 240 vạn dollar trở lên Bắc Mĩ box office.

Tân nhất cuối tuần đến phía trước, Insidious Bắc Mĩ box office tích lũy đã tiếp cận 300 vạn dollar.

Dù cho mặt sau mở rộng chiếu phim không thuận lợi, Matthew thu hồi 150 vạn dollar đầu tư cũng hoàn toàn không là vấn đề, chung quy còn có hải ngoại thị trường cùng quanh thân TV cùng internet bản quyền đợi đã (vân vân).

Insidious phát hành một tuần, hắn đầu tư dĩ nhiên đạt được thành công.

Matthew cũng cùng James Wan chi tiết hàn huyên một lần, Insidious kịch tình rõ ràng có làm trải đệm ý tứ, thế giới quan căn bản không có triển khai, hoàn toàn có thể đi chế tác tục tập, còn có James Wan đề cập qua tân phim kinh dị series, đồng dạng cũng có vận tác giá trị.

Làm một nhà đầu tư cùng người sản xuất, Matthew phi thường hiện thực, đây cũng là Hollywood phổ biến trạng huống, bằng không phân phút bị một ít không đáng tin hạng mục lừa đến khóc.

Cùng Thái Bình Dương bờ bên kia như vậy, tại Hollywood, kia vài cầm một ít cái gọi là điện ảnh hạng mục giả danh lừa bịp đạo diễn cùng người sản xuất luôn luôn cũng không khuyết thiếu.

Mặt khác, đẳng James Wan tân phim kinh dị hạng mục khởi động, Matthew cũng chuẩn bị để người khởi động cùng Nicolas Cage chính thức đàm phán.

Tân một cuối tuần đến , Insidious nhanh chóng mở rộng phát hành quy mô, chiếu phim rạp chiếu phim sổ bạo tăng đến 3100 nhiều gia, trở thành trước Halloween này cuối tuần chiếu phim quy mô lớn nhất phim kinh dị chi nhất.

Theo sau, bao gồm [ cá ăn thịt 3D] ở bên trong phần đông phim kinh dị, đều lần lượt tiến vào rạp chiếu phim, cướp đoạt truyền thống Halloween khủng bố sóng triều này khối bánh ngọt.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 872: Cao Hồi Báo

“Trước mắt 3100 nhiều gia rạp chiếu phim đã đến cực hạn.”

Văn phòng bên trong, Bella - Anderson đối Matthew nói,“Insidious phía trước thử chiếu hiệu quả xuất sắc, Warner Bros xếp vào A loại phát hành danh sách, nhưng bản chính chế tác cùng vận chuyển tạm thời không có khả năng càng nhiều.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta biết.”

Insidious sắp nghênh đón phát hành thứ hai cuối tuần cùng mở rộng chiếu phim sau thứ nhất cuối tuần, tại Halloween sắp đến này cuối tuần trung, này bộ phim là sở hữu R cấp trong phim kinh dị phát hành rạp chiếu phim nhiều nhất một bộ.

Xếp hạng tại đệ nhị [ cá ăn thịt 3D], mở màn rạp chiếu phim chỉ có 2400 nhiều gia.

Này không chỉ là Insidious thử chiếu một tuần triển hiện ra thị trường tiềm lực kết quả, cũng là [ cá ăn thịt 3D] phát hành phương Weinstein ảnh nghiệp cùng Warner Bros toàn phương vị chênh lệch.

Đề cập đến đại phạm vi thương nghiệp chiếu phim, lục đại công ty chân chính đối thủ cạnh tranh cơ bản đều đến từ lục đại công ty ở giữa.

“[ cá ăn thịt 3D] kia bộ phim ngươi lý giải sao?” Matthew hỏi Bella - Anderson.

“Bao nhiêu biết một ít.” Bella - Anderson lập tức nói,“Này phim là do Weinstein ảnh nghiệp công ty con Dimension Films đầu tư chế tác, sản xuất phí tổn 2500 vạn dollar, đạo diễn là đến từ Pháp quốc Alexander Aja.”

Matthew suy nghĩ một hồi, này đạo diễn danh tự phi thường xa lạ.

Đương nhiên, hắn phía trước không có đặt chân qua phim kinh dị loại hình, ngoạn phim kinh dị đạo diễn nhận thức cũng không mấy cái.

Giữa hai người đề tài rất nhanh lại về đến Insidious mặt trên, mặc kệ khác điện ảnh như thế nào, Insidious đã biểu hiện ra đầy đủ thị trường tiềm lực, vận tác hảo mà nói vô cùng có khả năng bùng nổ.

Bella - Anderson còn nói thêm,“Trước mắt Warner Bros phát hành đầu nhập đã đạt tới 300 vạn dollar, tuyên truyền dự toán đề cao đến 1000 vạn dollar, muốn bọn họ đầu nhập càng nhiều tiền, phải đợi mở rộng chiếu phim này cuối tuần sau.”

“Ngươi nhìn chằm chằm.” Matthew dặn nói,“Thứ hai xem box office tình huống cùng Warner Bros đúng lúc câu thông.”

Thẳng thắn giảng, làm phát hành phương Warner Bros có thể nói là thực phúc hậu , trừ phim biểu lộ ra thị trường tiềm lực, có một bộ phận cũng là song phương trường kỳ hợp tác cùng hắn đầu tư điện ảnh liên tiếp thành công nguyên nhân.

Chung quy Warner Bros không có Insidious bản quyền, có khả năng đạt được là hoa hồng phát hành, nếu là mở rộng chiếu phim hiệu quả không tốt, khả năng liên ứng ra tuyên phát phí dụng đều không thu về được đến.

Insidious tại 3100 nhiều gia rạp chiếu phim phát hành, hiện tại trên cơ bản đều là nhiều phòng chiếu rạp chiếu phim, cần bản chính số khẳng định vượt qua 6000 , tuy rằng con số bản chính so với động một cái là hơn một ngàn dollar phim nhựa bản chính phí tổn hạ xuống một nửa, nhưng Warner Bros ứng ra tài chính, dĩ nhiên vượt qua phim chế tác phí tổn.

Bản chính cần tiền, vận chuyển cùng bảo tồn bản chính cần tiền, tuyên truyền đồng dạng cũng cần tiền, một bộ tiểu thành bản phim bán chạy sau lưng trả giá tuyên phát phí tổn, thường thường là phim chế tác phí dụng gấp mười lần thậm chí trên trăm lần.

Warner Bros đối Insidious mở rộng chiếu phim sau cuối tuần box office mong muốn là 1500 vạn dollar, chỉ cần có thể đạt tới mong muốn, hậu tục sẽ đầu nhập càng nhiều bản chính cùng tuyên phát tài chính.

Matthew bên này tuyên truyền cũng không có gián đoạn, trước mắt đã đầu nhập vào vượt qua 500 vạn dollar dùng cho quảng cáo cùng hệ thống mạng mở rộng.

Niên đại này, không có nào bộ Hollywood điện ảnh là tự phát thức box office bạo tạc , kia vài thoạt nhìn như là chính mình hỏa lên điện ảnh, sau lưng đều có cự đại tài chính đầu nhập.

Nện tiền điện ảnh không hẳn có thể đại bán, nhưng đại bán điện ảnh sau lưng khẳng định là nện tiền .

Tân một cuối tuần kéo ra đại mạc, vỏn vẹn một ngày thời gian, thông qua trực quan nhất box office thống kê, tất cả mọi người nhận thức đến, này điển hình phim kinh dị cuối tuần, chân chính người thắng thuộc về Insidious.

Mở rộng chiếu phim đệ nhất thiên, Insidious tại 3100 nhiều gia rạp chiếu phim trung lấy xuống 810 vạn dollar, thoải mái đi lên ngày đó box office bảng quán quân bảo tọa.

Xếp hạng tại vị thứ hai là [ cá ăn thịt 3D], này bộ phim lấy xuống 360 vạn dollar.

Này thuộc về phim kinh dị cuối tuần, đệ nhất thiên khiến cho toàn bộ cuối tuần mất đi hồi hộp.

Thứ hai sáng sớm, đương mới nhất box office thống kê đưa đến Weinstein ảnh nghiệp khi, Harvey - Weinstein một gương mặt béo, âm trầm có thể nhỏ nước đến.

Ngồi ở bàn công tác mặt sau, Harvey - Weinstein không đi quản đối diện bảo trì im lặng cấp dưới Steve - Schneider, chỉ là nhìn thống kê cuối tuần box office tiền thập vị số liệu, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc trong.

Không hề có ngoài ý muốn, Insidious xếp hạng tại box office bảng đệ nhất vị.

Này tại thứ sáu liền có dự báo, nhưng box office cao, vẫn là ra ngoài hắn đoán trước.

Harvey - Weinstein ánh mắt từ 2230 vạn dollar con số này mặt trên đảo qua, làm sao cũng cảm giác chói mắt.

Xếp hạng tại vị thứ hai [ cá ăn thịt 3D] 1050 vạn dollar tuy nói cũng đến cuối tuần đầu 1000 vạn dollar mong muốn, nhưng cùng Insidious so sánh với, chênh lệch thật sự quá lớn.

Huống hồ, Insidious sản xuất phí tổn chỉ có 150 vạn dollar,[ cá ăn thịt 3D] sản xuất phí tổn cao tới 2500 vạn dollar.

Lấy tình huống hiện tại đến xem,[ cá ăn thịt 3D] Bắc Mĩ box office cũng liền cùng sản xuất phí tổn ngang hàng, thêm hải ngoại box office cũng không nhất định có thể thu hồi đầu tư, muốn lợi nhuận mà nói, còn muốn xem cụm rạp bên ngoài hậu kỳ bản quyền vận tác.

Mà Insidious đâu? Bắc Mĩ box office 5000 vạn dollar hơn đi? Làm không tốt 8000 vạn dollar đều có khả năng.

Matthew - Horner tại đây hạng mục bên trên mới đầu nhập vào bao nhiêu tiền? Gấp mười với chế tác phí tổn lợi nhuận rất nhẹ nhàng liền có thể đạt thành.

Chỉ riêng là như vậy nói, Harvey - Weinstein nhiều lắm là hâm mộ cùng ghen tị, chung quy Hollywood mỗi năm đại bán điện ảnh nhiều như vậy, Weinstein ảnh nghiệp chế tác phát hành có thể có mấy bộ?

Nhưng này bộ Insidious bất đồng.

Harvey - Weinstein hai tay giao nhau đặt ở trên bàn công tác, về này hạng mục ký ức liên tiếp từ trong đầu lóe qua.

Đây là từ hắn bên tay trốn một bộ phim, đây là Matthew - Horner cướp đi nguyên bản khả năng thuộc về hắn hạng mục !

Nếu không phải Matthew - Horner, James Wan khẳng định muốn cùng Weinstein ảnh nghiệp hợp tác.

Oscar chi dạ, hắn đem James Wan khóa tại khách sạn trong phòng, không qua bao lâu cái kia tiểu đạo diễn liền sẽ khuất phục, cố tình Matthew - Horner xuất hiện , ngạnh sinh sinh từ hắn trong tay đoạt đi James Wan, sau đó James Wan đầu nhập vào Matthew - Horner ôm ấp, do đó khiến hắn bỏ lỡ như vậy một bộ box office đại bạo phim.

Vì sao này Matthew - Horner lặp đi lặp lại nhiều lần cho hắn thêm đổ?

Giống khác Hollywood ngôi sao, cho dù là Tom - Cruise cùng Leonardo - DiCaprio những người này, nào thấy hắn không phải tôn kính có gia? Nào không nói cùng Harvey - Weinstein là hảo bằng hữu? Nào không nói rất vinh hạnh cùng Harvey - Weinstein hợp tác?

Hắn không cảm giác Matthew - Horner đối với hắn tôn trọng.

Không chỉ không tôn trọng, còn từ hắn trong tay giành hạng mục......

Hắn tung hoành Hollywood nhiều năm như vậy, chỉ có hắn giành người khác hạng mục phân, lúc nào bị người như vậy ngạnh sinh sinh cướp đi qua điện ảnh hạng mục?

Cướp đi còn chưa tính, kết quả này bộ phim như hắn dự tính như vậy box office đại bán, đây không phải muốn hắn trên mặt không chịu nổi sao?

Lấy hiện tại tình thế đến xem, Insidious Bắc Mĩ box office nhất bảo thủ tính toán, cũng sẽ có 5000 vạn dollar.

Hắn mỗi năm tại Bắc Mĩ trao giải quý cùng Oscar nhảy nhót, các loại quan hệ xã hội, các loại vận tác, dù cho phim lấy xuống trọng lượng cấp giải thưởng, Bắc Mĩ box office đều rất khó vượt qua 5000 vạn dollar.

Về phần lợi nhuận, kia liền càng thiếu.

Tuyên truyền không cần tiêu tiền? Quan hệ xã hội không cần tiêu tiền? Khiến kia vài lão nhân bỏ phiếu không cần tiêu tiền?

Không có tiền có thể lấy đến Oscar tiểu kim nhân? Đừng đùa.

Vận tác phim cuối cùng lợi nhuận mới có bao nhiêu? Xem xem này bộ Insidious đi, chẳng sợ bào trừ các loại phí tổn cùng phí dụng, cuối cùng lợi nhuận thượng hai ngàn vạn thậm chí ba ngàn vạn khả năng đều phi thường lớn.

Tiểu đầu nhập, cao hồi báo !

Lại cao hồi báo lại cùng hắn không có một cent quan hệ, này hạng mục bị người đoạt đi !

Harvey - Weinstein tâm tình không tốt, lại còn có thể khống chế được trụ, chung quy từ Oscar chi dạ cùng Matthew - Horner triệt để xé rách mặt sau, nhìn quen Matthew - Horner quá nhiều thành công.

[ Fast and Furious ] như vậy một xong đời series, bị Matthew - Horner thành công bàn sống, biến thành thương nghiệp đại bán series; Theo sau [ bộ đội đặc chủng ] lại khai sáng một thành công series; Đầu tư chế tác [ Twilight ] series đã là toàn cầu thanh xuân thần tượng điện ảnh lưu hành chong chóng đo chiều gió.

Còn có năm nay kỳ nghỉ hè phát hành [ Inception ]......

Harvey - Weinstein ánh mắt lại dừng ở box office thống kê trên số liệu, phi thường bất đắc dĩ thở dài, bởi vì hắn phát hiện đã phát hành 15 tuần [ Inception ] còn có thể chen vào cuối tuần box office bảng top 10 hàng ngũ, này cuối tuần lấy đến 336 vạn dollar sau, Bắc Mĩ box office tích lũy 3 ức 8150 vạn dollar, toàn cầu box office tích lũy 8 ức 9570 vạn dollar.

Này bộ phim Bắc Mĩ box office cực có hi vọng trùng kích 4 ức dollar, toàn cầu box office có tỷ lệ rất lớn đột phá 10 ức dollar.

Christopher - Nolan đối với này bộ phim chưởng khống là mấu chốt, nhưng ai cũng biết, không có Matthew - Horner thị trường kêu gọi lực,[ Inception ] tuyệt đối sẽ không giống hiện tại như vậy hỏa bạo.

Harvey - Weinstein nhíu mày, cho dù là hắn, không thừa nhận cũng không được, Matthew - Horner hiện tại là Hollywood số một thương nghiệp cự tinh.

Bỗng nhiên, hắn lại nghĩ tới một sự kiện.

Năm nay nửa năm trước thời điểm, bởi vì xem hảo American Sniper kia bản tự truyện, hắn từng muốn từ Chris - Kyle trong tay mua xuống điện ảnh bản quyền, lại thất bại .

Vì sao thất bại?

Harvey - Weinstein mày nhăn càng chặt, cuối cùng lấy xuống American Sniper bản quyền người là gọi là Matthew - Horner a !

Rất rõ ràng, tại hắn không biết sau lưng, Matthew - Horner lại bãi hắn một đạo, đoạt đi American Sniper điện ảnh bản quyền.

“Này nên làm cái gì bây giờ đâu?” Harvey - Weinstein không tự giác thấp giọng nói,“Matthew - Horner, ta nên cầm ngươi làm thế nào đâu?”

Vẫn bảo trì im lặng Steve - Schneider nghe được lời này, bỗng nhiên nói,“Lão bản, ta có đề nghị.”

“Ân?” Harvey - Weinstein nhìn về phía hắn,“Nói nói xem.”

Steve - Schneider liếm liếm có điểm khô môi, nói,“Kia vài Hollywood ngôi sao, đặc biệt là tầng dưới chót xuất thân Hollywood ngôi sao, một khi bò đến thượng tầng, thường thường sẽ trầm mê với các loại hưởng thụ, Matthew - Horner cũng có loại này xu thế, hắn tại nam nữ quan hệ phương diện phi thường hỗn loạn, chúng ta có thể từ cùng hắn có quan hệ nữ nhân trên người bắt đầu.”

Hắn nhìn nhìn Harvey - Weinstein, còn nói thêm,“Các loại hưởng thụ kích thích ngoạn nhiều cũng liền chán , nếu có thể tìm người dẫn đường hắn, Matthew - Horner nói không chừng sẽ nếm thử một ít càng kích thích .”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 873: Một Trận Giao Dịch

Los Angeles Beverly sơn trang, một chiếc màu đen Cadillac chậm rãi chạy vào thế kỷ thành bãi đỗ xe, tìm đến một không nhàn xe vị, vững vàng ngừng đi vào.

“Amber, đến.”

Ngồi ở trên chỗ điều khiển người đại diện đối trên phó điều khiển tóc vàng nữ lang nói,“Đối phương là Hollywood phi thường cường thế đại nhân vật, hơn nữa thanh danh thật không tốt, ta cố ý đem gặp mặt địa điểm ước tại công chúng trường hợp.”

Nghe được người đại diện nhân, Amber - Heard nhẹ nhàng gật đầu.

Người đại diện tiếp tục dặn dò nói,“Nếu ngươi vô tình cùng hắn hợp tác, ngàn vạn không cần cùng hắn đi bất cứ tư mật nơi, lại càng không muốn đi khách sạn.”

Amber - Heard lại gật đầu,“Ta minh bạch.”

Người đại diện nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Đây là một cơ hội, nhưng hắn cơ hội luôn luôn đều không là miễn phí .”

Amber - Heard nghe hiểu được lời này mặt sau ý tứ, bãi chính nhất trương xinh đẹp khuôn mặt,“Ta biết nên làm như thế nào.”

“Đi thôi, hắn chỉ thấy ngươi.” Người đại diện vỗ hạ phương hướng bàn,“Ta ở chỗ này chờ ngươi.”

“Hảo.”

Amber - Heard xuống xe, hướng tới phụ cận một nhà quán cà phê đi.

Quán cà phê trung, Harvey - Weinstein lật xem một cặp văn kiện, ánh mắt thủy chung gắt gao nhìn chằm chằm Amber - Heard kia trương toàn thân đặc tả chiếu, yết hầu thường thường phát ra nuốt nước miếng thanh âm.

Có mấy tháng không gặp được như vậy xinh đẹp nữ nhân?

Vì sao xinh đẹp nữ nhân đều cam tâm tình nguyện cùng Matthew - Horner làm? Mà hắn cho dù là muốn trước bất nhập lưu mặt hàng, cũng muốn dùng cường đâu?

Liền bởi vì Matthew - Horner trưởng soái điểm? Soái có thể làm cơm ăn? Vẫn là có thể xem như thành công bậc thang?

Này mấy chỉ nhìn mặt cùng dáng người nữ nhân, một đám đều rất nông cạn .

Nam nhân sở dĩ có mị lực, dựa vào là mặt cùng dáng người sao?

Lại lật xem một lần Amber - Heard tư liệu, Harvey - Weinstein khép lại cặp văn kiện đặt ở một bên, đây chính là rất phổ thông tam lưu tiểu minh tinh, thậm chí nói là ngôi sao đều có điểm miễn cưỡng, qua lại căn bản không có bất cứ lấy được ra tay nhân vật cùng tác phẩm.

Nhưng thủ hạ nhân điều tra biểu hiện, nữ nhân này phi thường có dã tâm, nghe nói chủ động thông đồng qua Johnny - Depp, đáng tiếc Matthew - Horner trên đường cắm một cước.

Nữ nhân này cùng trong giới nữ diễn viên không có cái gì phân biệt, ham thích với danh lợi.

Nàng đáp lên Matthew - Horner, vì chính là đổi lấy một cơ hội, căn cứ chính nàng đối với người khác theo như lời, Matthew - Horner sở cấp khiến nàng có điểm không hài lòng.

Rất rõ ràng, nữ nhân này dã tâm phi thường lớn.

Có dã tâm đương nhiên hảo, không có dã tâm hắn còn không sẽ tìm nữ nhân này đâu.

Hollywood có quá nhiều phương pháp có thể phá hủy một minh tinh, thậm chí không cần trực tiếp đả kích đối phương sự nghiệp.

Giày cao gót tiếng chạm đất vang lên, Harvey - Weinstein ngẩng đầu hướng phía trước xem, một cao gầy gợi cảm xinh đẹp tóc vàng nữ nhân đi tới.

“Heard tiểu thư.” Hắn chủ động tiếp đón,“Mời đến bên này.”

Amber - Heard nhìn Harvey - Weinstein liếc nhìn, cười nói, “Xin chào, Weinstein tiên sinh.”

Harvey - Weinstein gật gật đầu, xem như làm đáp lại, chỉ chỉ đối diện ghế dựa, thuận miệng nói,“Ngồi đi.”

Nữ nhân này dáng người là thật hảo, cũng thật sự rất xinh đẹp, có phải hay không một hồi kéo nàng đi khách sạn phòng? Lấy hắn quyền thế, khiến nữ nhân này khuất phục hẳn là không khó.

Nhìn Amber - Heard kéo ra ghế dựa ngồi xuống, Harvey - Weinstein tâm tư vẫn ở chuyển động, cuối cùng vẫn là phủ quyết này mấy, chung quy có càng trọng yếu hơn sự giao cho Amber - Heard đi làm, liền tính muốn làm cái gì, hiện tại cũng không phải thời điểm.

Có một số việc, mặt sau có thể từ từ đến, chỉ cần Amber - Heard có dã tâm, liền chạy không ra hắn nắm giữ.

Amber - Heard ngồi xuống sau, chung quanh đánh giá một chút, bởi vì là ngày làm việc buổi sáng, quán cà phê bên trong nhân rất ít, bất quá phục vụ sinh ngẫu nhiên sẽ tại quán cà phê trung đi lại, nơi này không tính là tư mật không gian.

Về Harvey - Weinstein đồn đãi, nàng nghe qua rất nhiều, người này thanh danh không tốt, thậm chí sẽ làm ra cường kiện linh tinh lạn sự.

Này mấy nàng không có chính mắt gặp qua, cũng vô pháp cam đoan 100% là thật , nhưng Harvey - Weinstein ngạo mạn lại cảm nhận được .

Vừa nàng nhiệt tình chào hỏi, Harvey - Weinstein chỉ là ngạo mạn gật đầu......

Không biết vì sao, Amber - Heard liên tưởng đến Matthew, đồng dạng là trong giới đứng đầu đại lão, Matthew - Horner bao giờ cũng là để người cảm giác đắm chìm tại xuân phong bên trong.

Còn có, này Harvey - Weinstein xem nàng ánh mắt, dứt khoát giống như là một ti bỉ thợ săn đang tại thưởng thức con mồi.

Đương con mồi cảm giác cũng không tốt.

Nàng đương qua con mồi, cũng đương qua thợ săn, nhưng đối mặt Harvey - Weinstein, vô luận là đương con mồi, vẫn là đương thợ săn, đều áp không xuống trong lòng phản cảm, thật muốn cùng người này phát sinh điểm cái gì, phỏng chừng tương lai vài năm đều sẽ làm ác mộng đi?

“Xin chào, Weinstein tiên sinh.” Amber - Heard là diễn viên, áp chế trong lòng không khoái, lộ ra đầy mặt xán lạn tươi cười căn bản không phải việc khó,“Của ta người đại diện nói, ngươi tìm ta có việc.”

Harvey - Weinstein đối loại này một tiểu diễn viên lười đi vòng vèo, nói thẳng,“Ta bên này có điện ảnh hạng mục, nhằm vào Oscar , trước mắt thiếu một nữ chính.”

Hắn được đến Amber - Heard tư liệu, liền nhìn nàng qua lại biểu diễn một ít nhân vật, cơ bản nhất kỹ xảo biểu diễn không thành vấn đề.

Nhằm vào Oscar? Vẫn là nữ chính? Amber - Heard nháy mắt mở to hai mắt nhìn, Harvey - Weinstein đáng ghét bộ mặt, tựa hồ đều bắt đầu lòe lòe phát sáng.

Harvey - Weinstein thao túng qua bao nhiêu nữ diễn viên? Liếc nhìn liền nhìn ra Amber - Heard động tâm .

Phóng nhãn Hollywood, đối mặt danh lợi không động tâm tiểu diễn viên có mấy cái? Ai không tưởng trở thành đại minh tinh?

“Đây không phải vai phụ.” Harvey - Weinstein rất hiểu diễn viên tâm tư,“Mà là nữ chính ! ta vì Oscar lượng thân tạo ra phim cùng nhân vật.”

Nghe được Oscar, Amber - Heard phía trước sở hữu ý tưởng biến mất vô tung vô ảnh, hơi mang bức thiết hỏi,“Ta...... Ta muốn làm như thế nào?” Nàng thoáng bình phục tâm tình,“Ta muốn trả giá cái gì?”

Harvey - Weinstein vẫn là kia phó ngạo mạn giọng điệu,“Một điểm việc nhỏ ! ngươi chỉ cần làm một điểm việc nhỏ, liền có thể đạt được Weinstein hữu nghị.”

Amber - Heard không nói gì, bởi vì không biết muốn trả giá cái gì đại giới.

Nàng không phải thiên chân tiểu cô nương, biết trên thế giới này không có bánh rớt từ trên trời xuống hảo sự, được đến bao nhiêu thường thường liền muốn trả giá bao nhiêu.

Lại nói, Harvey - Weinstein thanh danh đặt ở nơi này, thật sự sẽ như vậy hảo tâm?

Nếu chỉ là mưu đồ thân thể của nàng, ngược lại cũng tính...... Tuy rằng Harvey - Weinstein rất ghê tởm, nhưng tại dày hồi báo trước mặt, hoàn toàn có thể chịu đựng.

Harvey - Weinstein qua lại thao túng qua bao nhiêu diễn viên cùng ngôi sao tinh đồ? Ngay cả hắn chính mình đều đếm không hết, hắn đối tiểu diễn viên khát vọng được hoan nghênh tâm lý rất có nghiên cứu .

Qua lại như vậy dụ hoặc ném ra mọi việc đều thuận lợi, liên Leonardo - DiCaprio người như vậy, đều tại Oscar dụ hoặc dưới, đáp ứng biểu diễn Weinstein ảnh nghiệp lên kế hoạch trung [ bị cứu vãn Django ].

Tính xuống dưới, nhiều năm như vậy, chỉ có Matthew - Horner là chân chính cự tuyệt hắn.

Người nọ giống như đối Oscar luôn luôn cũng không có một điểm hứng thú, dẫn đến hắn lớn nhất thủ đoạn không dùng được, không thể không nghĩ cách khác.

Amber - Heard vẫn ở châm chước, trước đó không lâu cùng Matthew một đêm kia, nguyên bản hi vọng có thể được đến Jaye tiểu thư, nhưng Matthew - Horner không có đồng ý, hứa hẹn tại trên hạng mục khác cho nàng tìm thích hợp vai phụ, vai diễn cùng Jaye tiểu thư không sai biệt lắm, hai ba hào linh tinh vai phụ.

Như vậy vai phụ không đủ để khiến nàng nhất cử thành danh.

Một nữ chính, vẫn là có hi vọng trùng kích Oscar nữ nhân vật, dù cho lấy không được đề danh, cũng lập tức có thể khiến nàng từ không có tiếng tăm gì biến thành niên độ tân nhân.

Chỉ cần Harvey - Weinstein tuân thủ hứa hẹn, nàng nhân sinh rất nhanh liền có thể thay đổi.

Đi đến Hollywood làm một diễn viên, theo đuổi là cái gì? Amber - Heard rất rõ ràng vấn đề này đáp án.

Amber - Heard chậm rãi mở miệng,“Weinstein tiên sinh, ta cần làm như thế nào?”

“Chờ !” Harvey - Weinstein không ngu ngốc, đứng lên ly khai.

Hắn ra mặt có thể thuận lợi thu phục một diễn viên, đây là phía dưới nhân căn bản không thể làm đến , nhưng có vài lời có một số việc, tuyệt đối không thể từ hắn trong miệng nói ra.

Amber - Heard hơi mang kinh ngạc nhìn Harvey - Weinstein rời đi, trên mặt lập tức biến thành nghi hoặc, làm không rõ đại danh đỉnh đỉnh Harvey - Weinstein đây là muốn làm cái gì, làm gì muốn đem một chuyện đơn giản làm được như thế thần bí?

Loại này giao dịch, không phải đàm hảo liền đến sao? Chẳng lẽ còn có cái gì trò mới?

Nghĩ đến đây, nàng trong óc lại lóe qua Matthew - Horner tên này, đối phương ở phương diện này thật sự rất thống khoái, cũng không che che lấp lấp, thái độ cũng phi thường minh xác -- ngươi hảo, ta hảo, mọi người hảo !

Ngươi trả giá , liền có thể từ Matthew - Horner chỗ đó lấy đến hồi báo.

Hơn nữa nàng hồi báo cũng có đáp án, một bộ đầu tư không tính lớn phim kinh dị nữ phụ, hơn nữa là gần đây đại nhiệt điện ảnh Insidious đạo diễn James Wan tân tác trung nữ phụ.

Nguyên bản, đối với nhân vật này, Amber - Heard rất vừa lòng, nhưng so với Harvey - Weinstein khai ra điều kiện, giống như kém nhiều lắm.

Đáng tiếc, Harvey - Weinstein danh dự không bằng Matthew - Horner hảo, hơn nữa làm việc cũng không bằng Matthew - Horner như vậy gọi người thoải mái.

Ngẫm lại lần trước cùng Matthew - Horner cùng một chỗ khi cảm giác, Amber - Heard lại vẫn cảm giác là chủng hưởng thụ, đó là từ thân thể đến tinh thần lại đến sự nghiệp đều thích đến vui sướng.

Nếu Matthew - Horner cấp là nữ chính liền hảo.

“Xin chào, Heard tiểu thư.”

Chào hỏi thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, Amber - Heard xoay người nhìn, một bộ dạng rất phổ thông trung niên nhân đi tới.

“Ngươi hảo.” Amber - Heard cười gật đầu.

Người nọ đi đến nàng đối diện, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, mặt không chút thay đổi nói,“Kế tiếp lời nói của ta, không thể truyền vào người thứ ba trong lỗ tai, cho dù là của ngươi người đại diện đều không thể lấy, bằng không chúng ta ước định tất cả đều trở thành phế thải !”

Amber - Heard càng ngày càng nghi hoặc, đây là muốn làm cái gì? Đối diện nhân từ đầu tới đuôi đều chưa đề cập qua Harvey - Weinstein cùng Weinstein ảnh nghiệp, nhưng rõ ràng là Harvey - Weinstein người đại lý.

Cự đại hồi báo đặt ở trước mặt, Amber - Heard không tưởng bỏ qua,“Không thành vấn đề, ngươi nói đi.”

Người nọ nhàn nhạt nói,“Không phải cái gì quá phận sự, chỉ là khiến ngươi bồi một người tận tình ngoạn, nếm khắp sở hữu tối kích thích sự tình......”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 874: Conjuring

Quán cà phê cửa thủy tinh mở ra, Amber - Heard từ giữa đi ra, tiếp môn lại đóng lại, nàng theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, lại nhìn không tới kia trương phổ thông đạm mạc mặt.

“Harvey - Weinstein cùng Matthew - Horner mâu thuẫn đã bén nhọn đến nước này sao?”

Amber - Heard theo bản năng triều bãi đỗ xe bên kia đi, tuy rằng vừa bởi vì hồi báo quá lớn, đáp ứng đối phương yêu cầu, nhưng trong lòng tự hỏi vẫn không có đình qua.

Chung quy, Matthew - Horner là một chút không thua gì Harvey - Weinstein đại lão.

Nhưng nghĩ đến phải làm sự, Amber - Heard lại nhẹ nhàng thở ra, chỉ là tới gần Matthew - Horner, cùng vị này Hollywood đại lão cùng nhau tìm kiếm kích thích mà thôi.

Tại trong giới, đây không phải phi thường bình thường sự tình sao?

Nếu là trực tiếp nhằm vào Matthew - Horner làm cái gì, nàng nói cái gì đều sẽ không đi làm.

Nhưng lấy Hollywood tình huống suy luận, nói không chừng Matthew - Horner sớm liền ngầm từng có , mà nàng chỉ cần nhìn cùng liền hảo.

Phóng nhãn toàn bộ Hollywood, có mấy cái ngôi sao không chơi thuốc? Không hít thuốc phiện đâu?

Này dứt khoát chính là Hollywood vẻ bình thường, có rất nhiều tiểu đạo tin tức chung quanh truyền lưu, tỷ như Tom - Cruise trong nhà vi cấm dược phẩm thành đống, James - Franco là danh phù kỳ thực kẻ nghiện, Johnny - Depp cùng Keanu - Reeves độc nghiện vẫn không có từ bỏ, Demi Moore hấp độc liền sẽ kéo trượng phu Ashton - Kutcher tìm người cùng nhau ngoạn threesome foursome thậm chí quần thể party......

Còn có người đồn đãi, vì sao Leonardo - DiCaprio cùng Kate - Winslet hai năm nay đột nhiên bạo phì? Bởi vì hai người cai nghiện , từ bỏ độc nghiện nhân thường thường đều sẽ đột nhiên tăng béo.

Nếu nói Matthew - Horner cũng hít thuốc phiện chơi thuốc, nàng một điểm đều không kỳ quái.

Như vậy vừa đến, nàng chỉ cần cùng Matthew - Horner cùng nhau điên liền là, cũng không cần cố ý làm cái gì, nhiều lắm chính là khiến Matthew - Horner độc nghiện trở nên càng lớn.

Dù cho Matthew - Horner không có hấp, tìm cơ hội dụ dỗ hắn cùng nhau cũng không phải việc khó, cũng sẽ không để người hoài nghi, chung quy trong giới cùng nhau chơi thuốc hít thuốc phiện linh tinh sự tình quá thường thấy.

Về phần chính nàng muốn đi bính kia vài ngoạn ý, căn bản không phải sự.

Phía trước đừng nói đại nha , liên thuốc phiện linh tinh nàng cũng không phải không hấp qua.

Amber - Heard không phải không đầu óc bình hoa, chuyện này trả giá cũng không lớn, hơn nữa cơ bản không cần mạo phiêu lưu, cho nên nàng mới dám đáp ứng.

Thật lây dính lên độc nghiện người là đáng sợ , có lẽ có những người này có thể từ thuốc phiện trung thoát khỏi, nhưng thuốc phiện hủy đi Hollywood ngôi sao có rất nhiều.

Harvey - Weinstein đây là chuẩn bị dụng độc phẩm hại Matthew - Horner a.

Amber - Heard qua lại tính toán, thủy chung cho rằng phiêu lưu không lớn, hoàn toàn có thể thử một chút.

Vạn nhất bị Matthew - Horner phát hiện làm thế nào đâu?

Vấn đề này thực ra nàng tại quán cà phê bên trong đáp ứng phía trước liền suy xét qua.

Xử lý bất thành, cũng liền ý nghĩa muốn đắc tội Harvey - Weinstein, theo nàng biết, Hollywood đắc tội Harvey - Weinstein tiểu diễn viên cùng tiểu minh tinh đều rất thảm.

Nếu xử lý bất thành liền sẽ đắc tội Harvey - Weinstein, kia không ngại đắc tội càng nhiều một ít, đem Harvey - Weinstein triệt để bán cho Matthew - Horner hảo.

Như vậy, nàng có thể cùng Matthew - Horner đứng ở một trận doanh bên trong.

Amber - Heard tuổi không lớn, nhưng tại Hollywood diễn viên kiếp sống cùng Scientology giáo áp bách dưới, cũng rèn luyện ra vài phần đầu não.

Đối mặt vị kia người đại lý, nàng suy xét là một như thế nào mới có thể khiến chính mình ích lợi lớn nhất hóa sách lược.

Đầu tiên im ắng đẩy vào Harvey - Weinstein kế hoạch, bởi vì này không cần nàng làm quá nhiều, nếu thuận lợi mà nói, thoạt nhìn còn rất dễ dàng liền có thể thực hiện, chung quy như vậy một cả ngày săn diễm Playboy, không có khả năng không dính thuốc phiện đi?

Như vậy, có thể lấy đến Harvey - Weinstein theo như lời hạng mục cùng nhân vật, đạt được lớn nhất ích lợi.

Tình huống vạn nhất không giống thiết tưởng thuận lợi vậy, kia liền chuyển đầu Matthew - Horner kia một bên, hẳn là có thể cam đoan thấp một cấp ích lợi.

Cứ việc có điểm mạo hiểm, lại hoàn toàn đáng giá.

Hollywood lưu cho phổ thông diễn viên cơ hội quá ít , nàng lại không có khác thành danh đường tắt có thể đi.

Đi đến bãi đỗ xe, Amber - Heard nhìn thấy người đại diện liền chờ tại bên cạnh xe, đối với hắn bên kia vẫy vẫy tay, người đại diện vội vàng hỏi,“Thế nào?”

Amber - Heard kéo ra phó điều khiển cửa xe, nói,“Lên xe lại nói.”

Người đại diện kéo ra hắn bên kia cửa xe, ngồi trên điều khiển vị, cũng không phát động ô tô, tiếp tục hỏi,“Nói cái gì ?”

“Một bộ có tình yêu tiểu thuyết [ tránh ra, khiến ta ôm hạnh phúc ] cải biên điện ảnh.” Amber - Heard tâm tư che dấu tại chỗ sâu nhất, sẽ không ngốc đến đối người đại diện nói ra, ra khỏi miệng lời nói hoàn toàn là tránh nặng tìm nhẹ,“Còn có bộ điện ảnh này nữ chính.”

“Weinstein ảnh nghiệp độc lập phim văn nghệ?” Người đại diện hỏi.

Amber - Heard nhẹ nhàng gật đầu,“Đúng vậy.” Nàng lại bổ sung nói,“Mục tiêu là 2012 năm hoặc là 2013 năm Oscar.”

Người đại diện dùng lực nắm dưới quyền đầu,“Đây là một cơ hội tốt a ! hắn khẩu khí tiếp biến đổi, hỏi,“Harvey - Weinstein cần cái gì?”

Amber - Heard chỉ là nhún vai, lại không mở miệng.

Người đại diện ánh mắt từ Amber - Heard xinh đẹp trên khuôn mặt đảo qua, như sáng tỏ nói,“Ta hiểu được.”

Mắt thấy người đại diện hiểu lầm, Amber - Heard cũng không có giải thích.

“Amber !” Người đại diện đột nhiên tăng thêm ngữ khí,“Cơ hội như vậy phi thường khó được ! đây là so Matthew - Horner đưa cho ngươi hứa hẹn còn muốn hảo cơ hội ! mặc kệ Harvey - Weinstein cần cái gì, ngươi tốt nhất đều phải thỏa mãn hắn ! bỏ qua cơ hội này, ngươi tương lai vài năm khả năng không có lần thứ hai.”

Nghe nói như thế, Amber - Heard có điểm không thoải mái, này mấy giải trí trù tính quả nhiên đều là chút vì ích lợi có thể xui khiến hộ khách đi bán khốn kiếp a !

Chính nàng vui đi làm giao dịch là một chuyện, người đại diện khiến nàng như vậy đi làm, đó chính là nhân phẩm có vấn đề .

Đợi tương lai đỏ, nhất định đem gã này sa thải !

Ô tô phát động, người đại diện chở Amber - Heard ly khai thế kỷ thành.

Cùng lúc đó, thế kỷ thành một đống trong cao ốc, Matthew đang tại văn phòng trung tiếp đãi James Wan, thương nghị Insidious sau kế hoạch.

“[ Insidous 2] không cần sốt ruột.” Matthew đối James Wan nói,“Chúng ta dự lưu lại một đến hai năm thời gian, khiến phim có thể ở đĩa phim cùng thuê trên thị trường hấp dẫn càng nhiều người, sau đó lại chế tác tục tập.”

James Wan nở nụ cười,“Ta cũng là như vậy tưởng .” Hắn mở ra túi công văn, đem tân hạng mục kế hoạch thư giao cho Matthew,“Đây là cái kia tân phim kinh dị hạng mục. Vừa lúc chụp hoàn Insidious khi, ta được đến này kịch bản, ta xem hoàn sau liền cảm giác, thiên a, như vậy khốc một kịch bản, là tại là quá khó được. Đương nhiên, tại chụp xong này sao nhiều phim kinh dị sau, ta không phải rất tưởng lại quay chụp một bộ cái gì siêu tự nhiên, nháo quỷ hoặc là khu ma cố sự . Thế nhưng có thể đạo diễn một bộ từ chân thật cố sự cải biên mà đến phim, ý nghĩ này vẫn là rất làm người ta nhảy nhót. Chân thật cố sự, người chân thật vật, chân thật sự kiện, chính là này bộ [ Conjuring ] tối hấp dẫn nhân địa phương !”

Matthew sớm liền xem qua kịch bản, trực tiếp mở ra kế hoạch thư nhìn lên, James Wan cũng nói đơn giản dưới này hạng mục kịch bản chân tướng.

Kịch bản căn cứ chân thật cố sự cải biên, do tiểu thuyết gia Andrea - Perron viết thành sách.

Này cố sự phát sinh tại Warren một nhà trong nông trường, nghe vào tai tương đương khuôn sáo cũ, nhưng đương toàn bộ sự kiện bị khoác lên “Chân nhân chuyện thật “ bốn chữ sau, hết thảy liền đều không giống nhau .

Thực ra, gọi là Tony - DeRosa - Grund tiểu người sản xuất lấy đến một Andrea - Perron phỏng vấn Warren gia đình băng ghi âm.

Lúc ấy, Warren người một nhà mua xuống một tòa nhà, tại bọn họ mua tòa nhà này thời điểm, bọn họ cũng không biết nơi này tại nháo quỷ.

Tony - DeRosa - Grund thu băng lại Andrea - Perron sở cung cấp sở hữu băng ghi âm, hơn nữa vẫn hi vọng tưởng đem này cố sự chuyển lên màn ảnh, hơn nữa cải biên kịch bản.

Chỉ là, tại Hollywood, một hảo cố sự thậm chí hảo kịch bản, không chiếm được nhân thưởng thức quá thường thấy, cho nên Tony - DeRosa - Grund kế hoạch lần nữa bị lùi lại.

Tại gần hai mươi năm thời gian bên trong, Tony - DeRosa - Grund vẫn đều đang tìm đem bộ điện ảnh này chuyển lên màn bạc cơ hội, lại tất cả đều không thành công.

Trong lúc này, kịch bản một độ rơi xuống New Line Cinema trong tay, kết quả là tại New Line Cinema kịch bản kho bên trong mốc meo, thẳng đến đầu năm nay, tại một phim kinh dị công tác giả giới trao đổi hội bên trên, Tony - DeRosa - Grund gặp James Wan, sau đó kịch bản bị James Wan đề cử đến Matthew bên này, James Wan thành khẩn hứa hẹn cam đoan, lúc này là một bộ phim kinh dị kiệt tác.

James Wan cùng Tony - DeRosa - Grund thương nghị sau, đối kịch bản tiến hành trên trình độ nhất định sửa chữa, kịch bản đã cùng sớm nhất Warren một nhà trải qua không có quá mức trực tiếp quan hệ.

Này kịch bản từ ban sơ viết thành đến hiện tại mới tìm được đầu tư, dùng ước chừng hai mươi năm thời gian !

Matthew nghe được đi ra, James Wan đối với này chuyện xưa phá lệ thưởng thức.

Bởi vì qua lại rất ít đọc lướt qua phim kinh dị, hắn bản nhân cũng không rất hiểu phim kinh dị, nhưng hắn tin tưởng James Wan năng lực, chung quy James Wan vừa mang đến Insidious như vậy đạt được cự đại thành công phim.

Này bộ sản xuất phí tổn vỏn vẹn 150 vạn dollar phim, hôm nay Bắc Mĩ box office dĩ nhiên tiếp cận 4000 vạn dollar, hải ngoại chiếu phim một tuần sau, tuy rằng chỉ tại Âu Châu cùng Australia đẳng truyền thống Tây phương điện ảnh thị trường phát hành, nhưng hải ngoại box office cũng tổng cộng 3700 vạn dollar trở lên.

Có đầy đủ thành công trải qua đạo diễn, càng dễ dàng thắng được nhân tín nhiệm.

James Wan còn nói thêm,“Bộ điện ảnh này ta kế hoạch sử dụng rất truyền thống phim kinh dị phong cách, khiến nó thoạt nhìn giống như là một bộ 1970 niên đại điện ảnh như vậy, ta tưởng quay chụp một bộ truyền thống mà có kinh điển hình thức phim kinh dị.”

Matthew đại khái nhìn một lần kế hoạch thư, nói,“Có thể, này mấy cũng không có vấn đề.”

“Đầu tư khả năng so Insidious cao rất nhiều.” James Wan tiếp tục nói,“Dự tính sẽ vượt qua 1000 vạn dollar.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ nghĩ, nói,“James, về này bộ phim, ta có đề nghị.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 875: Vũ Trụ Phim Kinh Dị

Đến từ Insidious thành công, khiến James Wan đạo diễn sự nghiệp hướng phía trước bước một bước lớn, không phải từng cái đạo diễn đều có thể giống hắn như vậy, đạo diễn hai bộ đầu tư trăm vạn dollar cấp bậc tiểu thành bản phim kinh dị bán ra mấy ngàn vạn dollar box office.

Có lẽ là tính cách cho phép, cũng có lẽ là đến từ xa xôi Đông Phương Hoa duệ gia đình duyên cớ, James Wan không có bởi vậy mà bành trướng, cũng biết có Matthew cường lực duy trì, con đường tương lai sẽ càng thêm hảo đi.

“Đề nghị?” Hắn cười nói,“Matthew, ngươi là lão bản, cứ việc nói.”

Matthew cũng không khách khí, nói thẳng,“James, ngươi cảm giác khiến Insidious cùng Conjuring cộng hưởng một thế giới quan như thế nào?”

James Wan đầu tiên là ngây ra một lúc,“Khiến hai cố sự phát sinh tại cùng một điện ảnh thế giới bên trong?”

“Không sai.” Matthew chỉ có thể cấp ra kết cấu tính đề nghị,“Nếu ngươi về sau có mặt khác phim kinh dị phương diện trọng điểm, cũng có thể đặt ở cùng một thế giới trung, giống như là Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh như vậy, gặp được nào đó giải quyết không được oán linh hoặc là mặt khác tồn tại, có thể thực hiện liên động.”

James Wan không nói gì, chỉ là tại tự hỏi.

Matthew còn nói thêm,“Chúng ta có thể liên thủ tạo ra một vũ trụ ! một thuộc về khủng bố vũ trụ !”

Muốn thực hiện như vậy một vũ trụ, đặc biệt là bắt đầu đánh hảo cơ sở, hắn bản thân không có như vậy năng lực, tất yếu mượn dùng James Wan tại phim kinh dị lĩnh vực tài hoa.

James Wan cũng không cứng nhắc, bản thân chính là thương nghiệp tư tưởng chiếm cứ tuyệt đối chủ lưu đạo diễn, bằng không cũng sẽ không lựa chọn cùng Matthew hợp tác.

“Nghe vào tai giống như không sai.” Hắn tự hỏi thời gian rất ngắn, nói,“Đây là một ý kiến hay !”

Matthew nở nụ cười,“Ta chỉ có thể nhắc một chút đề nghị, cụ thể làm như thế nào, còn muốn ngươi cầm ra một có thể thực hành kế hoạch.”

James Wan gật gật đầu,“Không thành vấn đề.” Hắn ngược lại là rất có tin tưởng,“Cho ta điểm thời gian, ta sẽ cầm ra một chi tiết bản quy hoạch.”

Matthew rất rõ ràng, này vũ trụ muốn thành công, bắt đầu cơ sở nhất định hảo đánh hảo, James Wan là toàn bộ kế hoạch trọng yếu nhất.

Nếu khiến Matthew đi làm, căn bản không cái kia năng lực ngoạn chuyển phim kinh dị.

James Wan lại tưởng một hồi, hỏi,“Đây cũng là ngươi đề nghị không ở Conjuring trung tiếp tục sử dụng Insidious diễn viên nguyên nhân đi?”

“Nếu hai bộ phim đặt ở cùng một thế giới trung.” Matthew cười cười, nói,“Tổng không thể khiến cùng một người có hai thân phận.”

Sớm nhất nhìn thấy Conjuring kịch bản thời điểm, James Wan đề nghị tiếp tục sử dụng Patrick - Wilson cùng Rose Byrne này đối hợp tác, lại bị hắn phủ quyết .

Một phương diện là quy hoạch khủng bố vũ trụ cần, một phương diện khác chính là Nicolas Cage.

Hắn nếu đáp ứng Sophia - Coppola muốn kéo Nicolas Cage một phen, đương nhiên sẽ không nuốt lời.

“Đúng, Matthew.” James Wan cũng đã hỏi tới phương diện này,“Cùng Nicolas Cage chính thức đàm phán có thể bắt đầu, xác định hợp tác sau, ta cần nam nữ nhân vật chính tiến hành một ít chuyên nghiệp hóa khu ma học tập.”

Chuyên nghiệp hóa khu ma học tập? Matthew sờ sờ mũi, tuy rằng không tin quỷ quỷ quái quái thần thần bí bí vài thứ kia, nhưng hắn biết hiện thực thế giới thật có Khu ma sư này chức nghiệp.

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Từ cuối tuần bắt đầu, ta sẽ để người cùng Nicolas Cage triển khai chính thức đàm phán.”

“Còn có nữ chính.” James Wan nhắc nhở nói.

“Nữ chính ngươi thông qua thử vai tìm một đi.” Matthew tương đương là đem nữ chính lựa chọn quyền giao cho James Wan,“Nữ phụ cho ta lưu một, tốt nhất đem đại nữ nhi tuổi thiết lập điều lớn hơn một chút.”

Này mấy đều là vấn đề nhỏ, James Wan lập tức gật đầu,“Không thành vấn đề.”

Matthew là rất chú trọng giao dịch nguyên tắc nhân,“Ta theo sau sẽ đem nữ phụ diễn viên tư liệu phát đến trong hòm thư của ngươi, ngươi căn cứ tư liệu điều chỉnh nhân vật nhân thiết đi.”

“Có thể.” James Wan đáp.

Phương diện này hắn không có ý kiến, cũng biết tại Hollywood đầu tư quy mô càng lớn, đạo diễn càng sẽ nhận đến trình độ nhất định hạn chế, như là Insidious như vậy đầu tư hơn một trăm vạn dollar tiểu chế tác, hắn có thể tưởng như thế nào chụp liền như thế nào chụp, bởi vì hắn cho rằng chính mình có như vậy giá trị thị trường, tuyệt đối có thể thu hồi đầu tư.

Nhưng hơn một ngàn vạn dollar đầu tư, không có bất luận kẻ nào sẽ bỏ mặc một đạo diễn tùy ý làm bậy, dù cho Matthew phi thường duy trì hắn, hắn cũng muốn thích hợp hiểu được thu liễm.

Hơn nữa thượng một bộ ngàn vạn dollar cấp bậc tác phẩm Dead Silence, từ trên trình độ rất lớn đến nói, hắn không có đạt được thành công.

Matthew cùng James Wan lại thương nghị một ít chi tiết phương diện vấn đề sau, James Wan ly khai hắn văn phòng.

James Wan kế tiếp không chỉ muốn vì Conjuring làm lúc đầu quy hoạch, còn muốn lên kế hoạch “Khủng bố vũ trụ”, Matthew trừ đưa ra “Khủng bố vũ trụ” quy hoạch, còn muốn từ nhiều phương diện toàn bộ suy xét phòng công tác điện ảnh cùng đầu tư.

Nói lên điện ảnh vũ trụ, nếu là “Khủng bố vũ trụ” Có thể triển khai, hắn đầu tư cùng chủ đạo điện ảnh vũ trụ liền có hai -- Fast and Furious vũ trụ cùng khủng bố vũ trụ.

Nhưng này hai vũ trụ một vừa khai thác, một cái khác còn dừng lại tại kế hoạch giai đoạn, muốn thành công còn có con đường rất dài phải đi.

Cái gọi là điện ảnh vũ trụ, đương nhiên không phải có được mấy bộ tục tập điện ảnh liền có thể gánh này danh hiệu, độc đáo thế giới quan, vô hạn duyên thân cố sự hệ thống, bề bộn nhân vật quan hệ, đều là trở thành điện ảnh vũ trụ tất yếu không đầy đủ điều kiện.

Theo sau một đoạn thời gian trung, Conjuring lúc đầu quy hoạch không ngừng có mới tiến triển, tỷ như vì mặt sau series nhưng kéo dài tính suy xét, James Wan đối kịch bản làm trên diện rộng cải biến, gia tăng rất nhiều có thể mở rộng điện ảnh nhân vật cùng tình tiết; Tỷ như Matthew vi hạng mục khai ra 1500 vạn dollar sản xuất dự toán; Tỷ như Nicolas Cage chính thức cùng số 13 phòng công tác ký kết ba bộ điện ảnh hợp tác, làm đệ nhất bộ Conjuring nam chính thù lao là 300 vạn dollar.

Còn có, James Wan đề nghị sử dụng Vera - Farmiga đảm nhiệm nữ chính, cũng chính là kịch tổ trung mấu chốt có thông linh năng lực Khu ma sư nhân vật.

Matthew đồng ý James Wan đề nghị, Vera - Farmiga tại trong giới không phải không có tiếng tăm gì tiểu diễn viên, thuộc về thù lao không cao nhưng kỹ xảo biểu diễn không sai kia một loại hình, trước đây tại [ Điệp vụ Boston ] trung có không sai biểu hiện, hơn nữa đối với phim kinh dị cũng không xa lạ, năm trước còn có đảm nhiệm nữ chính [ Orphan ] một phim công chiếu.

Như vậy giá không cao lại có nhất định tư lịch nữ chính không thể nghi ngờ là thích hợp nhất .

Mặt khác, James Wan trịnh trọng cấp Matthew gọi điện thoại, yêu cầu hắn hỗ trợ tìm kiếm có linh khí nữ ngôi sao nhỏ tuổi.

Loại hình này diễn viên, chẳng sợ phóng nhãn toàn bộ Hollywood, đều không tính nhiều.

Chín mươi niên đại, phương diện này đại biểu là Christina Ricci, Kirsten - Dunst cùng Natalie - Portman; Hai ngàn năm sau, đại biểu nhân vật có thể nói là Dakota - Fanning cùng Elle - Fanning tỷ muội.

Đáng tiếc, Dakota - Fanning trưởng thành, cũng trưởng nghiêng, bằng không Fanning tỷ muội cùng xuất diễn...... Nga, tuyệt đối là trường tai nạn.

Đôi tỷ muội này tuổi không lớn, lại bởi vì thuở nhỏ trà trộn Hollywood, đầy đủ nhận đến danh lợi nhuộm đẫm, từ lúc còn nhỏ bắt đầu, tỷ muội hai liền cực độ không hợp, hai năm nay còn có qua động thủ trải qua.

Không có người sẽ ngốc hồ hồ mời Fanning tỷ muội biểu diễn cùng bộ phim, bằng không toàn bộ trường quay đều không được an bình.

Này hai người cùng này nói là tỷ muội, còn không bằng nói là từ nhỏ liền bị lấy đến so sánh dẫn đến sinh tử cừu địch.

Rất nhanh, Matthew liền nghĩ đến tham gia qua Insidious thử vai Mackenzie Foy, lúc ấy Mackenzie Foy khác thường với nhi đồng trầm ổn lão lạt biểu diễn, như Tinh Linh quang mang bắn ra bốn phía bề ngoài, cho hắn lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng, nếu Lily - Depp không phải Johnny - Depp nữ nhi cùng hắn giáo nữ, cuối cùng kẻ thắng hắn khẳng định tuyển Mackenzie Foy.

Hiện tại vừa lúc, Insidious cùng Conjuring đem về với cùng một thế giới quan, Lily - Depp không có khả năng lại tại Conjuring trung biểu diễn nhân vật, hơn nữa Vanessa - Paradis cũng phản đối Lily - Depp mười sáu tuổi phía trước tiếp tục biểu diễn điện ảnh, có lẽ Mackenzie Foy là không sai lựa chọn.

Matthew để người đi liên hệ Mackenzie Foy người đại diện, Mackenzie Foy bên kia cũng phi thường nguyện ý hợp tác.

Trên thực tế, song phương đã bắt đầu hợp tác,[ Twilight ] cuối cùng kết thúc hai bộ phim trung, Mackenzie Foy đem đóng vai Edward cùng Isabella nữ nhi Renesmee.

[ Twilight ] đệ tam bộ [ nguyệt thực ] đem vu lễ Tạ ơn lịch phát hành công chiếu, thứ bốn bộ [ tảng sáng ] đã bắt đầu lên kế hoạch, bất quá trước mặt ba bộ bất đồng, vì thực hiện ích lợi lớn nhất hóa,[ tảng sáng ] đem bị dỡ ra chia thành thượng hạ hai bộ, phân biệt tại sang năm cùng năm sau lễ Tạ ơn lịch phát hành công chiếu.

Một cái khác thanh xuân điện ảnh series,[ Hunger Games ] hoàn thành sở hữu quay chụp, trước mắt đã bắt đầu hậu kỳ chế tác.

Matthew nhất tâm chui vào tiền mắt bên trong, động qua nào đó tâm tư,[ Twilight ] cùng [ Hunger Games ] có thể hay không vạch đến cùng một thế giới quan phía dưới, tạo thành một tân vũ trụ?

Trước mắt chỉ có thể là tưởng tưởng, chung quy này hai series là có nguyên tác , hơn nữa nguyên tác tác giả còn không phải một người, không nói hai thế giới như thế nào dung hợp vấn đề, chỉ riêng bản quyền sẽ rất khó giải quyết.

Này chỉ có thể nhìn tương lai có hay không thích hợp cơ hội .

Tại Matthew bận rộn này mấy đồng thời, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tiếp đến Amber - Heard đánh tới điện thoại.

Vị này cùng hắn từng có một đêm tình duyên nữ diễn viên, tựa hồ đối với hắn phi thường cảm thấy hứng thú, không ngừng gọi điện thoại lại đây muốn hẹn hắn, nhưng gần nhất mấy ngày này vẫn đang bận rộn [ bộ đội đặc chủng 2: Toàn diện phản kích ] cuối cùng chuẩn bị cùng Conjuring khủng bố vũ trụ sự nghi, không có cùng Amber - Heard gặp mặt.

Bận rộn xong một đoạn này, Matthew lại tiếp đến Amber - Heard đánh tới điện thoại khi, trực tiếp gọi nàng đến Horner trang viên.

Đối với Amber - Heard, bởi vì nào đó mơ hồ ký ức, hắn thủy chung có nhất định phòng bị tâm lý, khiến nàng trang viên gặp gỡ, hoàn toàn tại hắn chưởng khống phạm vi bên trong.

Huống hồ, hắn không phải đạo đức mô phạm, lại càng không là lạm tình người tốt, có chút thời điểm tình nguyện học tập Trần lão sư.

Mặt khác, Matthew còn tưởng đến Amber - Heard lần trước từng nói lời, thử hỏi hỏi lại tìm nữ nhân cùng nhau ba người hành, kết quả Amber - Heard ra ngoài dự đoán cự tuyệt .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 876: Ta Đệ Ngược Ta Trăm Ngàn Lần

Mở to mắt, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, Amber - Heard sờ hướng bên kia, lại sờ soạng không, quay đầu đi xem, tối hôm qua còn ngủ ở bên cạnh Matthew sớm không biết đi nơi nào.

Đại khái là tối hôm qua quá mức hưng phấn, lại hao phí quá nhiều tinh lực, nàng dùng lực lắc lư đầu, dần dần thanh tỉnh.

Ngày hôm qua vừa tới đến này tòa trang viên, Matthew liền đem nàng khiêng đến phòng ngủ bên trong, sau đó biến đa dạng cùng tư thế phát động tiến công, thẳng đến nàng hỗn loạn ngủ.

Quá mệt mỏi , mệt được nàng căn bản không tưởng lên đến.

Còn có, nhớ lại tối hôm qua liên tục ở trên trời bay cảm giác, lại cảm giác loại này mệt là đáng giá .

Loại này cả người thích đến muốn nổ tung tư vị, là quá khứ hai năm tại nhiếp ảnh sư bạn gái cũ trên người luôn luôn đều thể nghiệm không đến .

Có lẽ nữ nhân dùng kia vài giả ngoạn ý, vĩnh viễn đều so ra kém nam nhân đồ thật.

Về sau còn làm song tính luyến sao?

Amber - Heard lần đầu tiên sinh ra loại này nghi vấn, theo sau lại tưởng minh bạch , giống Matthew - Horner như vậy cường hãn nam nhân có thể có mấy cái?

Có lẽ giống hắn như vậy có khả năng có không ít, nhưng Matthew như vậy có khả năng lại hảo xem nam nhân quá ít .

Vẫn là không thể buông tay nữ nhân a, trừ phi nào đó có danh có tiền nam nhân chịu cùng nàng chính thức kết giao, Matthew - Horner như vậy vẫn là tính, nàng có đại khái nhận thức, như vậy nam nhân không phải nàng có thể khống chế .

Bò lên phủ thêm áo ngủ, Amber - Heard vào phòng vệ sinh, đơn giản rửa mặt một phen sau, lại về đến phòng ngủ bên trong.

Ngồi ở phòng ngủ trên sô pha, nàng lấy qua chính mình bao, từ giữa tìm ra sớm liền chuẩn bị tốt gì đó.

Đó là một trong suốt tiểu túi nilon, gói to bên trong trang một ít màu trắng bột phấn, còn có một hộp mảnh dài thuốc lá, thuốc lá hình thức có chút đặc biệt, nhìn kỹ mà nói, có thể ở mảnh dài thuốc lá sợi ở giữa nhìn thấy một ít thứ khác.

Đây là có người chuyên môn giao đến nàng trong tay ngoạn ý, vì chính là cấp Matthew - Horner đào hố.

Vì hết thảy thoạt nhìn đều rất tự nhiên, Amber - Heard rút ra một căn thật dài thuốc lá, treo ở trong miệng châm, hít sâu một ngụm, lại chậm rãi phun ra một luồng màu trắng sương khói.

Kia tư vị, khiến nàng thoải mái nheo lại ánh mắt, phảng phất cùng tối hôm qua điên cuồng khi như vậy hưởng thụ.

Nếu chính mình đều không cảm giác là hưởng thụ, kia dựa vào cái gì để cho người khác cảm giác lúc này là hưởng thụ? Huống hồ, nàng thật sự rất hưởng thụ.

Dược, độc, loạn, luôn luôn đều là Hollywood chủ đề.

Phòng ngủ cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, Matthew vừa mới tiến đến, đã nghe đến một luồng khói vị, sau đó thấy được nuốt vân phun vụ Amber - Heard, không khỏi khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đi đến cự đại bên cửa sổ sát đất, kéo ra bức màn, mở ra một cánh cửa sổ, mang theo tươi mát hương vị gió lạnh nháy mắt thổi qua đến, hòa tan giữa phòng ngủ sương khói hương vị.

“Hắc, thân ái .” Amber - Heard ánh mắt mê ly,“Sáng sớm, ngươi đi đâu .”

Matthew tìm đến một cái khăn mặt, xoa xoa trên mặt mồ hôi, hồi đáp,“Chạy bộ buổi sáng.”

Amber - Heard xung hắn bên này vẫy tay,“Lại đây a !” Nàng thanh âm có điểm đà, tựa như tối hôm qua tối hưng phấn khi kêu to như vậy,“Nhanh lên, thân ái , ngươi nhanh lên lại đây a.”

Matthew sải bước qua, sau đó thấy được Amber - Heard trước mặt phóng vài thứ kia.

Có thể ở Hollywood hỗn đi ra , đều không là ngây thơ nam nữ, hắn chỉ nhìn một cái, liền phân biệt ra túi nilon bên trong chứa là cái gì, phỏng đoán Amber - Heard hấp yên chỉ sợ cũng là bỏ thêm liêu .

Amber - Heard hung hăng hấp một hơi thuốc, đẳng Matthew ngồi xuống thời điểm, thử bàn hướng hắn bên này phun ra một hơi thuốc, nàng rõ ràng hiểu được khống chế chừng mực, sương khói không có trực tiếp hướng về phía Matthew mặt lại đây, mà là từ trước mặt hắn chạy hướng bên kia.

Matthew từ sương khói trung ngửi được đại nha thiêu đốt sau hương vị.

“Thân ái .” Amber - Heard toàn bộ thân thể đều dựa vào ở hắn trên người,“Chúng ta tiếp tục tối hôm qua trò chơi hảo sao?”

Nàng phảng phất phi thường phấn khởi, lấy qua hộp thuốc lá rút ra mảnh dài một căn thuốc lá,“Đến điểm đặc biệt trợ hứng đi.”

Matthew căn bản không có tiếp ý tứ, chỉ là nhìn Amber - Heard.

Amber - Heard trong giọng nói cất giấu thử,“Đừng nói cho ta ngươi ngay cả cái này đều chưa thử qua !”

Trong lời này còn mang theo một tia khinh bỉ, giống như là trung học khi kia vài mò qua nữ hài ngực nam hài cười nhạo kia vài còn tại hoa sở hà hán giới nam hài không phải nam nhân như vậy.

Matthew cười lắc đầu,“Ta đối với này ngoạn ý không có hứng thú.”

Thứ này tại Hollywood phổ cập tỷ lệ thật sự rất cao, hắn nhìn thấy một điểm đều không cảm giác sửng sốt, dù cho bên kia rõ ràng là thuốc phiện ngoạn ý, cũng không hiếm lạ.

Nghe nói như thế, Amber - Heard nhanh chóng làm ra phán đoán, sự tình so nàng dự tính dường như phiền toái một ít, Matthew tựa hồ thật không đụng qua này mấy ngoạn ý.

Cứ như vậy, liền không thể nóng nảy, trước thăm dò xem xem.

Nàng thấu được càng gần một ít, tiếp tục nói,“Thử xem nha, hấp thứ này lại làm, cảm giác rất không giống nhau úc......”

Matthew vẫn là không có tiếp ý tứ.

Amber - Heard phảng phất yêu tinh như vậy,“Hấp qua lại đến, cảm giác sẽ cường liệt gấp mười lần !” Nàng cố ý lộ ra một bộ sáng tỏ bộ dáng, chỉ chỉ kia bao màu trắng bột phấn,“Có phải hay không này không đủ kích thích? Này mấy càng thích !”

Nói xong, nàng lấy qua màu trắng túi nilon liền muốn mở ra, Matthew lại thò tay đè lại nàng,“Hảo, Amber, đem bọn nó đều thu hồi đến, hoặc là ném vào thùng rác bên trong !”

“Ách......” Amber - Heard có điểm chần chờ.

Matthew lại nhắc nhở,“Ta không thích mấy thứ này.”

Amber - Heard là thông minh nữ hài, ánh mắt chuyển chuyển, biết hôm nay không thích hợp, vẫn là ngày sau lại nghĩ biện pháp hảo.

“Hảo...... Được rồi.” Nàng cũng không xấu hổ, có vẻ phi thường bằng phẳng, lại ngoan ngoan hấp một hơi thuốc, lúc này mới dụi tắt, ném vào bên cạnh thùng rác trung, lại đem hộp thuốc lá, bật lửa cùng túi nilon tất cả đều thu vào trong bao, nói,“Như vậy ngươi tổng nên hài lòng đi?”

Hiểu được tiến thối nữ hài mới thảo nhân thích, Matthew bốc lên nàng cằm, nói,“Theo ta cùng một chỗ, không dùng này vài thứ trợ hứng.”

Này nguyên bản nam nhân lòng tự tin bạo bằng một câu, nghe vào Amber - Heard bên tai trung, lại biến thành mặt khác ý tứ.

“Nguyên lai không phải chán ghét thuốc phiện.” Trên mặt nàng bày ra xinh đẹp nhất cười, tâm tư lại tại chuyển động,“Là nam nhân kiêu ngạo cùng tự tôn tâm quấy phá sao? Không cần trợ hứng gì đó cũng thật cường hãn? Giống như thật sự là như vậy a......”

Nàng biết hôm nay thử muốn có chừng có mực, dù sao bên kia cũng chưa nói khiến nàng bao lâu thời gian làm đến, về sau còn có là cơ hội.

Amber - Heard đứng lên, cởi bỏ dục bào ném xuống đất, đem thân thể mỗi một bộ phận chỗ mê người, đều không hề có giữ lại hiển lộ ra đến, tiếp quỳ tại Matthew trước người, thủ khẩu cùng nhau bận rộn, đem một điếu thuốc khác trực tiếp nuốt đi xuống.

Matthew cũng không đem thuốc phiện sự để ở trong lòng, Hollywood hít thuốc phiện chơi thuốc nhân thật sự nhiều lắm, thậm chí nói khắp nơi đều có cũng không khoa trương, hắn luôn luôn không tính toán quản người khác hít thuốc phiện chơi thuốc sự, dù sao rõ ràng chính mình nên làm như thế nào liền đủ rồi.

Mặc kệ người khác nói như thế nào làm như thế nào, thuốc phiện thứ này hắn tuyệt đối sẽ không chạm.

Thuốc phiện dẫn đến thảm án thật không cần quá nhiều.

Huống hồ, tại truyền thông cùng công chúng trong miệng, liên tục hận điệu Mexico buôn lậu thuốc phiện, hắn vẫn là phản độc tiên phong bàn nhân vật.

Lại nói, thật muốn hít thuốc phiện mà nói, vạn nhất truyền ra đi, kia cũng là băng nhân thiết thảm án.

Ngốc tử mới đi hít thuốc phiện.

Này một buổi sáng, Matthew đem này muốn dùng thuốc phiện cùng hắn cộng đồng tiến vào Cực Lạc thế giới Amber - Heard hảo hảo thu thập một phen, tựa hồ muốn khiến nữ nhân này triệt để minh bạch, giống hắn như vậy cường hãn nam nhân, không cần bất cứ trợ hứng ngoạn ý.

Hắn cũng phát hiện , Amber - Heard phi thường phóng được ra, dám ngoạn muốn chơi cũng sẽ ngoạn, không đàm luận cảm tình mà nói, tuyệt đối là không sai giường bạn.

Loại quan hệ này đàm cảm tình, rất thương người .

Mãi cho đến ăn cơm trưa, Amber - Heard mới cáo từ rời đi.

“Ta còn có thể lại đây sao?”

Lên xe phía trước, Amber - Heard ngón tay tại Matthew trên lồng ngực xoay vòng quyển,“Ta phát hiện ta mê thượng ngươi .”

Matthew đương nhiên sẽ không đem lời kiểu này quả thật, niết Amber - Heard cằm nói,“Hoan nghênh ngươi tùy thời lại đây làm khách.”

Đúng vậy, làm khách, Amber - Heard ở trong này vĩnh viễn đều là khách nhân.

“Hảo a.” Amber - Heard còn không có buông tay,“Ta có thời gian liền cho ngươi gọi điện thoại.”

Matthew vỗ nhẹ nhẹ tay nàng một chút, đẳng Amber - Heard xoay người lên xe, hắn đóng cửa xe, đối cửa sổ xe phất phất tay, tài xế phát động ô tô, chở Amber - Heard ly khai.

Trở lại biệt thự bên trong, Matthew đem quản gia tìm đến, chuyên môn khiến nàng tìm người đi đem tầng hai phòng ngủ quét tước một chút, đặc biệt là toàn bộ phong, kia cổ heroin mùi khói thật sự không thế nào dễ ngửi.

Horner trang viên bên trong, đừng nói hít thuốc phiện , bình thường ngay cả hút thuốc người đều không có.

Theo sau hai ngày trung, Matthew tiếp tục bận rộn công tác, Amber - Heard lại đến qua một lần, không biết có phải hay không phạm vào độc nghiện, nàng lại một lần cầm ra đại nha cùng thuốc phiện, muốn hai người cùng nhau high.

Matthew lại cự tuyệt , làm trừng phạt, cố ý mang Amber - Heard đến trang viên phòng tập thể thao, đem nàng treo ở chân vừa đủ đến sàn vòng treo thượng, nếu không phải Amber - Heard xin tha, trực tiếp liền roi da hầu hạ .

Nơi này vòng treo, vẫn là Nina - Dobrev nghệ thuật biểu diễn thể thao khi trang bị , nhớ ngày đó Nina - Dobrev vì hắn trình diễn qua treo ngược vòng treo trò hay.

Amber - Heard đương nhiên làm không được điểm này.

Mặt sau vài ngày trung, Matthew không thời gian lại để ý tới Amber - Heard,[ bộ đội đặc chủng 2: Toàn diện phản kích ] lượng công việc dần dần tăng lớn, cùng mặt khác diễn viên văn hí còn dễ nói, rất nhiều cảnh hành động đều phải cùng động tác đạo diễn thương thảo, sau đó trước đại khái luyện tập một lần.

Này bộ phim, như cũ lấy hắn nhân vật công tước làm tuyệt đối nhân vật chính cùng hạch tâm, mặt khác nhân vật càng nhiều là vi công tước đáp hí.

Một phương diện khác, hắn còn tham gia Marvel ảnh nghiệp tân phim lễ công chiếu lần đầu, theo Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh kế hoạch tiến vào đến Avengers khởi động giai đoạn, càng nhiều vi [ Avengers ] làm trải đệm điện ảnh đem lục tục phát hành.

Tháng mười một thứ hai cuối tuần, Marvel điện ảnh vũ trụ thứ bốn bộ điện ảnh Thor chính thức đăng lục Bắc Mĩ cụm rạp.

Từng khiến Matthew lưu lại quá thâm khắc ấn tượng chùy ca đến.

Ta đệ ngược ta trăm ngàn lần ta đãi ta đệ như sơ luyến !

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 877: Nhan Trị Tức Chính Nghĩa

Từng, tại trên hệ thống mạng tải xuống Thor, sau khi xem xong khắc sâu nhất ấn tượng là cái gì? Cao lớn khôi ngô Lôi Thần? Kim quang lòe lòe lượng mắt mù Asgard? Lôi Thần cùng xấu liên nữ phối một nửa đều so ra kém Natalie - Portman ở giữa sứt sẹo tình yêu? Vẫn là kình bạo động tác trường hợp?

Đáp án rất rõ ràng, này mấy tất cả đều không phải !

Chân chính để người ấn tượng khắc sâu , vừa vặn là khi đó Thái Bình Dương bờ bên kia ăn dưa quần chúng tổng kết ra đến câu nói kia -- ta đệ ngược ta trăm ngàn lần, ta đãi ta đệ như sơ luyến !

Này bộ phim tối thành công địa phương, chính là đắp nặn chùy cơ luyến a !

Thor cùng Loki tương ái tương sát nhất sinh, rộng lớn mạnh mẽ, khúc chiết u chuyển, sông cạn đá mòn, nhân thần cùng phẫn......

Thậm chí, thương nghiệp điện ảnh từ đây tiến vào một thời đại mới -- bách hợp cứu vãn thế giới, làm cơ xoay chuyển Càn Khôn !

Này bộ Thor cùng Matthew trong trí nhớ chủ thể tình tiết không sai biệt lắm, lớn nhất biến hóa chính là nữ chính thay đổi, không lại là Natalie - Portman.

Matthew trong ấn tượng, Natalie - Portman tại đây bộ phim trung không xong thấu , nhất định là danh phù kỳ thực bác gái, ngay cả nàng tùy tùng đều ở trong phim áp qua nàng rất nhiều.

Có lẽ, Natalie - Portman kỹ xảo biểu diễn rất xuất sắc, cũng là không ít người trong mắt trong lòng văn nghệ nữ thần, nhưng nàng chân tâm không thích hợp loại này thuần túy phim thương mại bình hoa, Tiên Thiên điều kiện thiếu sót dựa vào hậu kỳ hoá trang cũng bù lại không được.

Tuy rằng không có tại Thor trung đầu tư, nhưng Matthew vì mặt sau sẽ tham dự đầu tư [ Avengers ] suy xét, vẫn là hướng Kevin Feige đề tuyển xinh đẹp điểm nữ chính đề nghị, cuối cùng xuất hiện ở phim trung Jane Foster, là một hắn chưa từng có nghe nói qua tân nhân nữ diễn viên.

Vị này nữ diễn viên lớn nhất đặc điểm chính là xinh đẹp gợi cảm.

Mặt khác phương diện trên cơ bản đều không sai biệt lắm, tỷ như Chùy ca vẫn là Chris - Hemsworth.

Vị này Australia nam diễn viên lại đảm nhiệm Lôi Thần Thor này một nhân vật, cũng phù hợp Hollywood cùng Tây phương điện ảnh thị trường nhất quán thẩm mỹ, thực ra xem xem Marvel ảnh nghiệp lựa chọn không khó phát hiện, đa dạng mĩ nam là không có khả năng trở thành siêu cấp anh hùng .

Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh cũng khó ngoại lệ -- nhan trị tức chính nghĩa !

Nhìn chung đã trúng tuyển báo thù giả hàng ngũ soái ca các nam diễn viên, không khó phát hiện một điểm, bọn họ đều là giống Matthew như vậy cường tráng nam nhân.

Hơn nữa phim trung đóng vai nhân vật nhan trị là cao, nhưng tuyệt đối sẽ không là cái loại này không có lỗ chân lông, càng vạn vạn không có nếp nhăn tàn nhang, tại chiến tranh lửa đạn trung chạy nạn lại vẫn trắng bóc sợi tóc không loạn bình hoa bơ đồ sứ mặt.

Khác không nói, đan nói thiết kế trung tối không dựa vào thân thể cùng cơ nhục Iron Man.

Tony - Stark bị bắt nhốt tại Nguyên Thủy trong sơn động, quần áo tả tơi, đầy mặt vấy mỡ, mặt mũi bầm dập, tóc thắt nút, chính là này phúc tôn dung, lại vẫn không thể che giấu hắn soái.

Đương người xem nhìn thấy hắn vung lên chùy tử rèn sắt, kia trên cánh tay lưu loát cơ nhục đường cong, lưu loát sách đạn đạo tìm ra móng tay đại điểm kim chúc, kia tính sẵn trong lòng đều ở nắm giữ tự tin, vẽ nhiều trương sơ đồ phác thảo điệp xuất chiến giáp, kia lý luận cùng thực tiễn siêu cường kết hợp lực học bá phạm, đừng nói nhân gia vốn liền bộ dạng soái, liền tính trưởng thành người vượn Thái Sơn, người xem cũng sẽ yêu phải hắn ! hắn liền tại cái kia rách nát ô tao trong sơn động, hướng người xem làm mẫu cái gì gọi hành tẩu nội tiết tố !

Nếu đổi ẻo lả trang dung...... Tính,[ Iron Man ] ăn hành, Marvel xong đời, Matthew đầu tư thất bại hộc máu.

Dù sao này bộ phim chùy cơ luyến đắp nặn thực thành công, có năng lực vì hắn mặt sau đầu tư [ Avengers ] tiếp tục sáng tạo không sai người xem cơ sở.

Bất quá, Thor tại fan điện ảnh trung thực bình thường, thậm chí có chút không xong.

Trên hệ thống mạng, không thiếu fan điện ảnh xưng này bộ phim vi từ trước tới nay xấu nhất siêu cấp anh hùng điện ảnh.

Nhưng liên tục hai bộ [ Iron Man ] thành công, trong truyền thuyết Marvel đại pháp đang tại thành hình, Thor rõ ràng chiếm được hiệu ứng gia thành, Bắc Mĩ cuối tuần đầu 6700 vạn dollar trở lên box office, đối với như vậy một tam tuyến truyện tranh siêu cấp anh hùng đến nói, xem như tương đương không sai thành tích.

Nếu Thor không phải báo thù giả trong kế hoạch một thành viên, rất khó nói này bộ phim tiền cảnh như thế nào.

Bình thường thậm chí lạn điện ảnh lấy được cự đại thương nghiệp thành công, sớm trở thành Hollywood vẻ bình thường, so sánh Matthew đầu tư điện ảnh, Thor không tính là điển hình.

Bị vô số truyền thông cùng fan điện ảnh dự vi “Lạn đến vô cực hạn” [ Twilight ] series đệ tam bộ [ nguyệt thực ], tại Thor phát hành hai tuần sau, giành ở lễ Tạ ơn ngày nghỉ đến lúc, lại đăng ký Bắc Mĩ cụm rạp, cùng vô số người xem nhiệt tình chào hỏi.

Từ hơn mười tuổi đến tiếp cận ba mươi tuổi nữ tính chen chúc mà tới, các nàng tiến vào rạp chiếu phim đồng thời, còn thuận tiện đem chính mình bạn trai kéo đến màn ảnh phía trước.

Tại số lượng trăm vạn tính nam tính người xem tiếng chửi rủa trung,[ Twilight: Eclipse ] cuối tuần đầu lại siêu cấp bùng nổ, lấy 1 ức 5270 vạn dollar mở màn thành tích, sáng tạo 2010 niên độ tối cao Bắc Mĩ thị trường mở màn kỉ lục.

Này một thành tích cũng khiến Matthew tâm tình trở nên đặc biệt hảo, chung quy này bộ phim sản xuất phí tổn chỉ có 6500 vạn dollar mà thôi.

Không chỉ là sản xuất phí tổn tương đối thấp, ngay cả số 13 phòng công tác thêm Disney ảnh nghiệp tại toàn cầu thị trường đầu nhập tuyên truyền marketing phí dụng, cuối cùng cũng sẽ không vượt qua 7000 vạn dollar.

Đồng dạng là tại này cuối tuần,[ Twilight: Eclipse ] toàn cầu đồng bộ phát hành, hải ngoại phương diện đồng dạng chiến tích không tầm thường, tại 71 quốc gia cùng địa khu lấy đến 1 ức 6780 vạn dollar.

Phát hành vỏn vẹn ba ngày thời gian, này bộ phim toàn cầu box office liền thoải mái lướt qua 3 ức dollar đại quan.

Tương đối rẻ tiền phí tổn, kếch xù box office thu nhập, khiến cho [ Twilight ] series trở thành danh phù kỳ thực kiếm tiền máy móc.

Liền tại [ Twilight ] box office đại bạo thời điểm, Matthew diễn viên chính [ Inception ] trải qua tiếp cận năm tháng chiếu phim, rời khỏi Bắc Mĩ cụm rạp thị trường.

Cuối cùng,[ Inception ] Bắc Mĩ box office tích lũy 4 ức 1210 vạn dollar, toàn cầu box office gia tăng 10 ức 2380 vạn dollar, đạt được cự đại thành công.

Mặt khác, Halloween phía trước phát hành Insidious còn tại chiếu phim, Bắc Mĩ box office tích lũy 5203 vạn dollar, toàn cầu box office thuận lợi đột phá 1 ức dollar đại quan.

Này bộ phim kinh dị Bắc Mĩ box office còn không có đi đến chung điểm, lấy hiện tại hướng đi đến xem, vượt qua 6000 vạn dollar, thậm chí trùng kích 7000 vạn dollar đều có khả năng.

Đại bán sau lưng, khẳng định không phải chỉ có 150 vạn dollar phí tổn.

Cho đến bây giờ, liên quan Matthew cùng Warner Bros tại đây bộ phim thượng tổng đầu nhập cao tới 1700 vạn dollar.

May mà phim hồi báo đầy đủ dày.

Trước mắt, Bella - Anderson cơ bản cùng Netflix đạt thành trao quyền hiệp nghị, Insidious tương lai mười năm internet truyền phát cùng thuê bản quyền, lấy 1100 vạn dollar giá chuyển nhượng cho Netflix.

Giống TV bản quyền cùng mặt khác phương diện trao quyền đàm phán còn đang tiếp tục, này bộ phim vi Matthew mang đến 2000 vạn dollar lợi nhuận hoàn toàn không là vấn đề.

Này siêu cao đầu tư hồi báo so, cho dù là hắn cũng có chút hưng phấn.

Đổi góc độ, này liền giống mua xổ số trúng giải thưởng lớn.

Không chút nào khoa trương nói, Matthew trong khoảng thời gian này là Hollywood tối đắc ý nhân chi nhất, tại vừa mới bắt đầu quay chụp [ bộ đội đặc chủng 2: Toàn diện phản kích ] trong kịch tổ, nơi nơi đều có thể nghe được lấy lòng hắn thanh âm.

“Hollywood xuất sắc nhất người sản xuất chi nhất.”

“Đầu tư điện ảnh ánh mắt chuẩn nhất nhân !”

“Kim bài người sản xuất !”

“Đi Matthew - Horner đầu tư phim trung diễn hơi chút có điểm phân lượng nhân vật liền có thể hồng !”

Cùng loại nói như vậy, Matthew tại quay chụp rất nhiều, thường xuyên từ kịch tổ nhân trong miệng nghe được.

Một lần lại một lần thành công, khiến mọi người nhìn hắn ánh mắt tất cả đều thay đổi, thậm chí có người nói hắn là giới điện ảnh Steve - Jobs.

Trên hệ thống mạng, fan điện ảnh đối với hắn tán dương cũng là ùn ùn.

“Chân nhân chưa thấy qua, nghe nói rất hoa , chỉ thích đại mỹ nữ, ánh mắt rất cao, thế nhưng nam nhân duyên cũng không sai, giảng nghĩa khí, bạn hữu phần đông, chuyên nghiệp là khẳng định .”

Tuyệt đại bộ phận netizen, đối với hắn đều cầm khẳng định lập trường.

“Ta tại đài truyền hình công tác, gặp qua Matthew - Horner, chân nhân cực soái, khí tràng bạo bằng. Đương nhiên, hoa cũng là có tiếng , câu nữ kỹ thuật dày công tôi luyện, đã đạt tới hóa cảnh, hắn tưởng phao nữ nhân trên cơ bản không có không thành . Trong truyền thuyết VS Thiên Sứ quần thể sự kiện chỉ là băng sơn một góc mà thôi.”

Insidious thành công, cũng khiến càng nhiều người ánh mắt chú ý tới bắt đầu lên kế hoạch Conjuring, Matthew tự nhiên cũng tưởng lại sáng tạo một lần thấp thành bản cao sản xuất thần thoại.

Hollywood chủ lưu thương nghiệp chế tác phí tổn càng ngày càng cao, muốn thành công nhất định phải cao đầu nhập cơ hồ trở thành tiên quyết điều kiện.

Matthew lấy đến một phần số liệu, có quyền uy điều tra cơ cấu tiến hành tổng hợp phân tích, thống kê quá khứ năm năm 29 bộ Hollywood cao nhất chế tác.

Này 29 bộ phim chia đều tổng thành bản cao tới 2 ức 8000 vạn dollar, trong đó chia đều chế tác phí tổn là 1 ức 5000 vạn dollar tả hữu, mà chia đều marketing phí tổn cao tới 1 ức 3000 vạn dollar.

Điện ảnh đầu tư giả đều hi vọng đầu trung tối kiếm tiền phim, tại đây 29 bộ phim trung, tối kiếm tiền một bộ lợi nhuận tỷ lệ cao tới 150%.

Nhưng vấn đề là, như thế nào có thể chuẩn xác tập trung này bộ siêu cấp đắt khách phim?

Ai cũng không có chân chính đáp án.

Đầu tư như thế cự đại điện ảnh, phiêu lưu khẳng định cũng lớn, dù cho giống Matthew như vậy thân gia dày nhân, làm tạp trong đó một bộ, nói không chừng liền sẽ gặp phải vốn lưu động đoạn liệt nguy hiểm.

So với siêu cấp cự chế, thấp đầu nhập cao sản xuất điện ảnh không thể nghi ngờ là tất cả mọi người tưởng gặp được .

Bất quá, phương diện này vận khí rất trọng yếu.

Matthew vận khí không sai, thêm từng mơ hồ ký ức, lúc này mới có Insidious cùng [ Twilight ] series tương đối thấp đầu nhập cùng box office bạo bằng sản xuất.

May mắn không có khả năng vĩnh viễn đi theo tại bên người, liền tại [ Twilight: Eclipse ] đại bán đồng thời, bao gồm nam chính Liam - Hemsworth ở bên trong nhiều vị chủ yếu nam tính diễn viên người đại diện tìm tới Matthew, yêu cầu gia tăng diễn viên thù lao.

Theo series không ngừng đại bán, biểu diễn chủ yếu nhân vật trẻ tuổi các diễn viên, một đám đều đỏ đến phát tím.

Cho dù là Matthew dẫn bọn họ, trong đó có người còn cùng Matthew quan hệ không sai, nhưng không ai nguyện ý chỉ có danh mà không chiếm được thực tế lợi.

Bởi vì lúc trước tất cả đều là ký tên bốn bộ hiệp ước, bao gồm nam nữ nhân vật chính ở bên trong, hiện tại đan bộ phim thù lao còn bị gắt gao kẹt ở 500 vạn dollar trở xuống.

Phim kiếm lời to, diễn viên thu nhập gia tăng lại không rõ ràng, nháo sự cũng tại Matthew đoán trước bên trong.

So sánh dưới, Nina - Dobrev cùng Lily - Collins càng thêm thông minh, người trước chuyên môn tìm lên cửa đến cho Matthew biểu diễn thể dục nhịp điệu, người sau lấy bằng hữu thêm fan thân phận thỉnh Matthew ăn một bữa cơm.

Matthew rất rõ ràng, thích hợp gia tăng thù lao là tất yếu.

Đàm phán sự giao cho Bella - Anderson cùng Sean - Daniel, hắn tại quay chụp [ bộ đội đặc chủng 2], cũng không có thời gian tự mình xử lý này mấy.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 878: Tương Thân Tương Ái

“Các bộ môn chú ý, cuối cùng một lần kiểm tra trường quay !”

Do kho máy cải biến mà đến cự đại studio trung, Stephen - Sommers giơ loa la lớn,“Diễn viên chuẩn bị vào chỗ, ba phút sau quay chụp !”

Studio trung một mảnh bận rộn, các phía sau màn bộ môn công tác nhân viên đều đang làm cuối cùng chuẩn bị.

Matthew mặc một thân quân trang, trừ thoáng phác thảo cường tráng mặt bộ đường cong, trên mặt hắn không có làm mặt khác hoá trang, trường kỳ rèn luyện khỏe mạnh màu da, biểu hiện thuộc về nam nhân cường hãn cùng mị lực.

Một quân nhân nhân vật, cần là thô lệ cùng cường ngạnh, mà không phải trắng nõn gương mặt cùng một trần bất nhiễm bộ dáng.

Động tác chỉ đạo đứng ở Matthew trước mặt, cuối cùng nói,“Trừ tập luyện khi thiết kế, ngươi có thể căn cứ tình huống thích hợp tự do phát huy.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì, lại kiểm tra một lần trên người súng ống cùng trang bị.

Này gian studio, cải tạo một cự đại quân giới kho hàng, nhưng kho hàng không phải Tây phương thức phong cách, ẩn ẩn mang theo Trung Đông đặc sắc.

Kịch tổ phía trước đã quay chụp qua không thiếu vai diễn, bất quá đều là văn hí, cảnh hành động là đệ nhất thiên quay chụp.

“[ bộ đội đặc chủng: Toàn diện phản kích ]......” Trợ lý đạo diễn lúc này đem clapperboard đặt ở ** phía trước màn ảnh,“Thứ hai mươi lăm trường, thứ mười bảy mạc, hiện tại bắt đầu !”

Theo đánh bản thanh âm vang lên, Matthew lập tức do diễn viên biến thành một phi thường bưu hãn quân nhân.

Hắn nhận qua rất nhiều quân sự huấn luyện, tuy rằng so ra kém Braun - Williams như vậy chân chính từ chiến hỏa trung đi ra lão binh, nhưng tại Hollywood diễn viên trong, không mấy cái so với hắn càng như là cường đại quân nhân.

Dựa tại một thùng mặt sau, Matthew đối mặt sau hai đội nhân mã liên tiếp khoa tay múa chân chiến thuật thủ thế, nhân cao mã đại Adrianne - Palicki cùng lại biểu diễn nữ lang tóc đỏ Karolína Kurková phần mình dẫn dắt một tiểu đội phân tả hữu hai lộ quanh co bọc đánh.

Matthew lóe ra đến, lặng lẽ hướng phía trước đi, phía sau cùng đóng vai hỏa thạch Channing - Tatum.

Chậm rãi mò đến một quấn khăn trùm đầu khủng bố phần tử phụ cận, hắn chợt phát động, nâng tay siết chặt đối phương cổ, cái kia khủng bố phần tử vừa định giãy dụa, Matthew đột nhiên phát lực vặn, khủng bố phần tử đầu nghiêng đến một bên, xụi lơ đi xuống.

Vừa đem khủng bố phần tử thi thể kéo vào ẩn nấp thùng mặt sau, hắn tựa hồ nghe đến tiếng bước chân, tràn ngập cảnh giác nhìn về phía bên trái, đối Channing - Tatum làm dưới ngồi thủ thế.

Hai người vừa ngồi xổm xuống, một ôm ak series súng tự động khủng bố phần tử đi tới.

Matthew lại làm ra chiến thuật thủ thế, ý bảo Channing - Tatum vòng qua đi từ phía sau giải quyết này danh khủng bố phần tử.

Channing - Tatum khom lưng, nhanh chóng hướng bên kia sờ soạng.

Matthew nhìn Channing - Tatum liếc nhìn, tiếp tục theo dõi khủng bố phần tử nhất cử nhất động.

Leng keng --

Đột nhiên, kim chúc rơi xuống đất thanh âm từ Channing - Tatum bên kia vang lên.

Tên kia khủng bố phần tử lập tức xoay người nhìn về phía bên kia, trong tay ak súng tự động họng súng cũng nâng lên.

Matthew khóe mắt dư quang ngắm đến Channing - Tatum đụng rớt một trên thùng sừng dê búa, mắt thấy khủng bố phần tử muốn đi qua, lập tức đứng lên, đồng thời rút ra bên hông chủy thủ, quăng đi ra ngoài.

Nhựa cây tính chất chủy thủ không biết bay tới nơi đâu, khủng bố phần tử lại phối hợp che cổ họng, trừng lớn ánh mắt phát ra một trận đôi chút Cách Cách thanh, tiếp liền muốn ngã quỵ xuống đất.

Matthew nhanh chóng xông qua, tiếp được khủng bố phần tử thi thể, để tránh đổ ở trên mặt đất phát ra quá lớn thanh âm.

Lại đem khủng bố phần tử thi thể kéo đến thùng mặt sau, Channing - Tatum lại đây cùng hắn hội hợp, trên mặt tất cả đều là xin lỗi, hắn chậm rãi lắc đầu, hiện tại không phải so đo này mấy thời điểm.

Phanh -- phanh -- phanh --

Tiếng súng đột nhiên từ Jaye tiểu thư đột kích kia một đường vang lên.

Đát -- đát -- đát --

Tựa hồ còn có khinh súng máy thanh âm.

Trong kho hàng lập tức nổ nồi, phía trước vang lên một trận Matthew nghe không hiểu là tiếng nước nào tra tiếng hô, nguyên bản im lặng trong kho hàng nháy mắt bóng người đung đưa, tiếng súng liên tiếp không ngừng vang lên.

“Đột kích !”

Matthew đối Channing - Tatum khẽ quát một tiếng, lập tức phóng thấp thân hình, hướng về phía trước mặt nhanh chóng tiến lên, phàm là nhìn thấy khủng bố phần tử thân ảnh, đều sẽ không chút do dự bóp cò súng, họng súng mỗi lần phun ra khói thuốc súng, đối diện tổng có nhân theo tiếng ngã gục.

Không có cái gọi là thương hại, cũng không có không hề có giá trị đồng tình, càng không có bắt sống tất yếu, hắn đóng vai công tước giống như là một đài cường hãn cỗ máy chiến tranh, thu gặt khủng bố phần tử tính mạng.

Iraq chiến tranh cùng Afghanistan chiến tranh dẫn phát toàn mĩ xã hội nghĩ lại sóng triều, nhưng đối với chân chính khủng bố phần tử, xã hội chưa từng có khoan dung này một thuyết.

Làm nam chính công tước, một danh cường đại chiến sĩ, tâm lý đồng dạng cường đại.

Matthew cầm thương thủ dị thường ổn định, trên mặt tất cả đều là lãnh tĩnh cùng cường hãn, ngẫu nhiên chiến đấu khe hở, còn sẽ dùng thông tin thiết bị truyền đạt ra một lại một mệnh lệnh.

Tiếng súng, tiếng nổ mạnh, hét thảm thanh cùng quân nhân đột kích khi tiếng hô, liên tiếp không ngừng tại studio trung vang lên.

“cut !” Đạo diễn Stephen - Sommers thanh âm từ trong loa vang lên,“Này một điều qua ! diễn viên nghỉ ngơi ! bạo tạc hí chuẩn bị !”

Kế tiếp mấy cái quay chụp, đều là một ít thông qua bạo tạc chế tạo ánh lửa vai diễn, không cần chủ yếu diễn viên lên sân, Matthew đem trong tay đạo cụ thương giao cho trợ lý, lại cởi quân trang áo khoác ném cho một khác danh trợ lý, hướng tới nơi nghỉ ngơi đi.

Channing - Tatum nhìn nhìn Matthew bóng dáng, trong mắt bất mãn chợt lóe mà qua, lại cái gì cũng không có nói.

Đối với đóng vai nhân vật hỏa thạch, hắn nguyên bản ôm rất lớn chờ mong, Paramount ảnh nghiệp cùng Hasbro công ty bắt đầu khi cho hắn hứa hẹn cũng không sai, nhưng ký ước sau tình huống biến đổi lại biến, hỏa thạch vai diễn tại mấy lần kịch bản cải biến trong, bị lặp đi lặp lại nhiều lần áp súc, đến hiện tại trực tiếp biến thành một tân binh viên cùng công tước tùy tùng.

Này vẫn là bộ đội đặc chủng hai đại chiến địa quan chỉ huy chi nhất sao?

Channing - Tatum không ngu ngốc, hơi chút ngẫm lại cũng có thể minh bạch, đây là nam chính Matthew - Horner làm hảo sự, Matthew - Horner cường lực yêu cầu cam đoan công tước vai diễn, khiến khác nhân vật trở thành hắn làm nền.

Loại tình huống này để người rất căm tức, cũng để người thật bất đắc dĩ.

Matthew - Horner không chỉ là nam chính, vẫn là kịch tổ đệ nhị người sản xuất, ngay cả đệ nhất người sản xuất kiêm đạo diễn Stephen - Sommers có thể tọa ổn hiện tại vị trí, vẫn là bởi vì Matthew - Horner duy trì......

“Channing !” Đột nhiên có người kêu hắn,“Matthew muốn chụp chụp ảnh chung, nhanh chút đi qua.”

“Lập tức liền đến.” Channing - Tatum không nói hai lời, nhanh chóng hướng đi nơi nghỉ ngơi bên kia.

Còn chưa tới phụ cận, hắn liền nhìn thấy kịch tổ tất cả chủ yếu diễn viên đều tụ tập tại Matthew - Horner bên cạnh, hai trọng yếu nhất nữ tính nhân vật kẻ đóng vai Adrianne - Palicki cùng Karolína Kurková càng là một trái một phải dán tại hắn hai bên.

Không hề nghi ngờ, Matthew - Horner chính là kịch tổ trung tâm điểm, tất cả mọi người tại vây quanh hắn chuyển.

Channing - Tatum nguyên bản mặt không chút thay đổi trên mặt, nháy mắt nở rộ ra xán lạn tươi cười, trực tiếp chạy bước nhỏ qua, vừa chạy vừa nhiệt tình nói,“Uy ! uy ! uy ! các ngươi trước đừng vỗ a ! chụp chụp ảnh chung như thế nào có thể thiếu ta !”

Matthew thu thập dường như gậy selfie, nâng cao một ít, nhìn Channing - Tatum liếc nhìn,“Nhanh lên, liền thiếu ngươi .”

Channing - Tatum lập tức chạy đến Matthew trắc phía sau,“Hảo, ta đến đây !”

“Chuẩn bị tốt !” Matthew đếm ngược,“Một, hai, ba......”

Channing - Tatum đầu từ Matthew bả vai một bên lộ đi ra, cố ý bày ra làm quái khuôn mặt tươi cười, phảng phất cùng kịch tổ này mấy “Các bằng hữu” Chụp ảnh phi thường vui vẻ.

Có thể từ thoát y vũ nam trở thành có chút danh tiếng diễn viên, làm sao có khả năng ngay cả điểm ấy tâm cơ cũng không có?

Tuy rằng khó chịu với chính mình nhân vật vai diễn bị lần nữa áp súc, nhưng Channing - Tatum rất rõ ràng, hắn không có bất cứ năng lực cùng tư bản cùng Matthew đối kháng, nếu thật nháo lên đến, phân phút liền sẽ bị kịch tổ đuổi ra khỏi nhà.

Thậm chí, liên Paramount ảnh nghiệp cùng Hasbro công ty cũng không giữ được hắn.

Răng rắc --

Chụp ảnh thanh âm vang lên, Matthew nhìn thoáng qua, nói,“Lại đến nhất trương !”

Tiếp hắn lại chụp một tấm, khoát tay,“Hiện tại hảo !”

Chủ yếu các diễn viên trầm tĩnh lại, Channing - Tatum nhìn nhìn bốn phía, này mấy chụp ảnh khi tương thân tương ái gia hỏa, không ít người nháy mắt biến thành mặt lạnh.

Điển hình nhất không hơn Adrianne - Palicki cùng Karolína Kurková, vừa chụp ảnh khi hai người còn nhìn lẫn nhau cười đến dương quang xán lạn, nhưng Matthew nói chụp hoàn kia vừa thấy, lập tức thu hồi tươi cười, giống như dao găm ánh mắt ở trong không khí va chạm cùng một chỗ, tiếp phần mình quay đầu, phảng phất luôn luôn chưa thấy qua người xa lạ như vậy, xoay người triều tương phản phương hướng đi.

Channing - Tatum chuyển tới Matthew bên cạnh, sờ cái ót, có điểm ngại ngùng nói,“Matthew, vừa chụp ảnh chung có thể hay không cho ta một phần.”

Matthew ngẩng đầu nhìn hướng Channing - Tatum, Channing - Tatum nhanh chóng giải thích nói,“Đây là ta lần đầu tiên tham dự cao nhất chế tác quay chụp, tưởng làm kỷ niệm.”

“Có thể.” Matthew gật gật đầu,“Một hồi ta khiến trợ lý cho ngươi khảo một phần.”

Hắn không có nhiều lời, làm trà trộn Hollywood nhiều năm, hơn nữa từng bước từ tầng dưới chót trèo lên người đến, cứ việc Channing - Tatum che giấu thực hảo, vẫn là có thể nhìn ra giấu ở mặt sau bất mãn.

Đương nhiên, chỉ cần Channing - Tatum không ngốc đến đem bất mãn biểu hiện ra ngoài, hắn cũng sẽ làm như không thấy.

Kịch tổ diễn viên ở giữa chính là công tác quan hệ, chụp thượng một bộ phim trở thành bằng hữu diễn viên có rất nhiều, nhưng càng nhiều chính là loại tình huống này.

Matthew luôn luôn không nghĩ tới, mỗi đến một kịch tổ, diễn viên chính diễn viên đều sẽ trở thành bằng hữu.

Này căn bản chính là nói đùa.

Giống Adrianne - Palicki cùng Karolína Kurková, lẫn nhau phi thường đạm mạc, thậm chí ẩn ẩn nhằm vào, bởi vì hai người nhân vật vai diễn đều không sai biệt lắm, ai đều tưởng áp chế đối phương một đầu.

Đuổi đi Channing - Tatum, Matthew đem vừa quay chụp ảnh chụp up lên đến chính mình trên mạng xã hội, đây cũng là cùng kịch tổ thương định tiền kỳ tuyên truyền.

“[ bộ đội đặc chủng 2: Toàn diện phản kích ] quay chụp, thượng truyền nhất trương hợp gia hoan !”

Phát đến trên twitter ảnh chụp, kịch tổ các diễn viên tương thân tương ái, giống như là bộ đội đặc chủng trung sinh tử gắn bó chiến hữu như vậy.

Vừa phát hoàn, Matthew còn không có thu hồi di động, phía trước đột nhiên truyền đến cự đại tiếng hô !

“Cẩn thận ! không tốt ! nhanh lên chạy......”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 879: Nghiêm Trọng Sự Cố

Rắc --

Làm người ta ê răng kim chúc ma sát tiếng vang lên, Matthew ngẩng đầu nhìn hướng bên phải phía trước, đồng tử nháy mắt phóng đại.

Phía trước không đến mười lăm mét địa phương chính là studio đáp cảnh khu, lại hướng bên trong ba mươi mét, kịch tổ vừa ở nơi đó chế tạo qua mấy trường ánh lửa xa xa thắng qua uy lực bạo tạc, hôm nay quay chụp dĩ nhiên kết thúc, đạo cụ tổ nhân đang tại điều chỉnh bố cảnh.

Có chút bố cảnh là treo tại kho máy cải biến mà đến studio trần nhà bên trên, muốn tháo dỡ tất yếu cưỡi thang máy.

Phát sinh làm người ta ê răng thanh âm chính là này đài thang máy.

Thang máy ra trục trặc !

Từ Matthew ngẩng đầu nhìn, đến thang máy một bên thoát ly cố định khuynh đảo, liên hai giây cũng không có.

Mang theo kim chúc rào chắn thang máy nối tiếp chống đỡ giá địa phương đột nhiên bong ra, phảng phất rơi vào tầng khí quyển vẫn thạch như vậy hướng tới mặt đất vọt tới, may mắn vừa có người nhắc nhở, trên mặt đất nhân dĩ nhiên nhanh chóng tản ra.

Thế nhưng ! thang máy trên có nhân !

Thang máy trên có một danh đạo cụ sư......

Liền tại mọi người nhìn chăm chú trung, tiếng hét thảm vang lên.

Bang đương --

Tiếp là thang máy nện ở trên mặt đất cự đại thanh âm.

Trầm trọng thang máy từ hơn hai mươi mét cao địa phương rớt xuống, tầng tầng nện xuống đất, ngay cả mặt đất đều run rẩy lên, Matthew bên cạnh trên bàn phóng chén nước trực tiếp đánh ngã, thủy hoa hoa chảy ra.

Nhưng không ai nhìn ly, càng không có đi quản thủy.

Bao gồm Matthew ở bên trong, ánh mắt mọi người đều dừng ở biến hình thang máy thượng, cùng với thang máy rào chắn trung cái kia đạo cụ sư trên người.

Đạo cụ sư mang nón bảo hộ, để người thấy không rõ gương mặt, nhưng quỷ dị vặn vẹo thân thể, như cũ rõ ràng nói cho người chung quanh, nghiêm trọng sự cố dĩ nhiên phát sinh.

Đại bộ phận nhân còn tại sững sờ, Matthew tỉnh táo lại, la lớn,“Nhanh lên ! cứu người !”

Hắn quay đầu đối bên trái trợ lý nói,“Gọi cho cấp cứu điện thoại !” Tiếp lại đối bên phải nhân nói,“Đi tìm kịch tổ thầy thuốc !”

Theo sau, Matthew hướng tới sự cố hiện trường chạy đi.

Càng nhiều nhân từ trong sửng sốt tỉnh ngộ lại đây, mặt đất phía trước tán đi đạo cụ tổ nhân nhanh chóng xông về phía thang máy, muốn nhìn một chút đồng sự trạng huống.

Matthew hít sâu một hơi, khiến chính mình tỉnh táo lại, rất nhanh đi tới thang máy phụ cận, nhìn thấy đạo cụ sư vặn vẹo thân thể, chảy ra máu tươi, còn có trên đùi xuyên thấu da thịt đoạn cốt, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khó chịu.

Bất quá, hắn gặp qua thảm thiết cảnh tượng, thậm chí cơ hồ nổ súng giết chết hơn người, chung quy có thể áp trụ.

Rất nhiều người nhìn thấy sau, che miệng lại chạy đến một bên đi, sau lục tục có nôn mửa tiếng vang lên.

Thương thế rất nghiêm trọng !

Kịch tổ thầy thuốc lúc này chạy tới, vừa chạy còn vừa kêu,“Đừng động ! ngàn vạn đừng động hắn !”

Đơn giản cấp cứu thường thức vẫn là hiểu, kịch tổ không có nhân tùy tiện đi động người bị thương thân thể, dưới loại tình huống này di chuyển người bị thương, vô cùng có khả năng tạo thành lần thứ hai thương tổn, trọng thương nói không chừng liền sẽ biến thành tử vong.

Thầy thuốc vọt tới thang máy bên kia, Matthew nhíu mày không nói một câu, quay phim nhiều năm như vậy, tại kịch tổ nội gặp qua lớn nhỏ vô số sự cố, này không thể nghi ngờ là nghiêm trọng nhất một lần.

Đạo cụ sư thân thể không ngừng run rẩy, mỗi lần run rẩy đều có đại lượng máu tươi chảy ra, gay mũi mùi máu tươi khiến rất nhiều người rời xa nơi này.

Rất nhanh, thầy thuốc kiểm tra hoàn tất, hướng đi đạo diễn kiêm đệ nhất người sản xuất Stephen - Sommers bên kia.

Matthew cũng đi qua, vừa lúc nhìn thấy kịch tổ thầy thuốc đối Stephen - Sommers chậm rãi lắc đầu.

Đây là cái gì ý tứ, không nói cũng có thể đoán được.

Bao gồm Matthew cùng Stephen - Sommers ở bên trong, kịch tổ mọi người trên mặt đều có chút trầm trọng, quay chụp sự cố khó có thể hoàn toàn tránh cho, nhưng ai cũng không tưởng nhìn thấy như vậy nghiêm trọng sự cố phát sinh.

Mười phút sau, cấp cứu nhân viên chạy lại đây, làm thông lệ kiểm tra sau, trực tiếp tuyên bố tên kia đạo cụ sư đã tử vong.

Kịch tổ quay chụp chỉ có thể tạm dừng, Stephen - Sommers hạ bịt miệng lệnh, lại cấp kịch tổ đại bộ phận người cho nghỉ, Matthew treo người sản xuất chức vị, theo sau tham gia Stephen - Sommers cùng Paramount ảnh nghiệp cùng Hasbro thương thảo xử lý hội nghị.

Phát sinh tử vong sự cố, giấu diếm là không có khả năng , kịch tổ quay chụp cũng muốn tạm dừng một đoạn thời gian, kế tiếp còn có một loạt nghề công hội cùng cảnh sát đẳng tất yếu phải đi điều tra trình tự.

Cảnh sát bên kia còn dễ nói, dù sao cũng là ngoài ý muốn sự cố, nghề công hội mới là chân chính phiền toái, Hollywood các chức nghiệp công hội tổ chức luôn luôn đều không là bài trí.

Còn có người nhà bên kia cũng muốn thích đáng xử lý.

Việc này một ngày xử lý không tốt, kịch tổ liền một ngày không thể quay chụp.

Matthew chỉ là bàng thính một chút hội nghị, không cần hắn đi xử lý việc này, lý giải một chút cụ thể tình huống, cũng có thể vi kế tiếp công tác làm ra thích hợp điều chỉnh.

Kịch tổ hành động phi thường nhanh chóng, lấy lớn nhất khả năng vì chính mình tranh thủ chủ động, tại tin tức khuếch tán ra phía trước, ngày đó liền triệu tập một hồi tin tức tuyên bố hội, đối sự cố làm ra thanh minh.

“Ngày trước kịch tổ công tác nhân viên Mike - Hubl tại tháo dỡ bố cảnh khi, bởi thang máy ngoài ý muốn khuynh đảo mà rơi xuống, phát sinh cực kỳ bất hạnh ngoài ý muốn, chúng ta hướng Mike gia nhân tỏ vẻ tối trầm thống ai điếu cùng tối chân thành an ủi.”

Kịch tổ đồng thời còn trịnh trọng hứa hẹn,“Bảo đảm kịch tổ tất cả nhân viên an toàn là chúng ta hàng đầu chức trách, trước mắt đang toàn lực hiệp trợ điều tra cơ cấu điều tra vụ ngoài ý muốn này sự cố.”

Lần này sự cố không có hất lên quá lớn gợn sóng, kịch tổ cho đạo cụ sư người nhà đầy đủ cao an ủi kim, người nhà bảo trì trầm mặc dưới tình huống, chỉ cần đẳng nghề công hội cùng cảnh sát điều tra kết quả là có thể .

Gần nhất trong khoảng thời gian này, Hollywood ra sự cố kịch tổ cũng khá nhiều, Resident Evil kịch tổ gặp chuyện không may,[ cảm tử đội 2] kịch tổ gặp chuyện không may, hơn nữa sự cố đều dẫn tới nhân viên tử vong.

Này mấy cũng phân tán truyền thông đối với lần này sự cố chú ý.

Đặc biệt là [ cảm tử đội 2] kịch tổ tại tháng mười một phát sinh sự cố, trực tiếp dẫn đến Jett - lý kỹ năng đặc biệt thế thân cùng mặt khác một danh đặc kĩ diễn viên bị nổ chết......

Tuy nói mạng người quan thiên, nhưng Hollywood kỹ năng đặc biệt thế thân luôn luôn đều là cao nguy ngành nghề.

Bởi vì quay chụp tạm thời chết, Matthew cũng thoát ly kịch tổ, đi xử lý chính mình công tác, ngoài công tác, Amber - Heard liên tiếp ước hẹn, Matthew đương nhiên sẽ không cự tuyệt, công tác rất nhiều thường xuyên mang Amber - Heard hồi trang viên qua đêm.

Amber - Heard tích cực chủ động, dám chơi cũng biết chơi, Matthew tại Amber - Heard đồng ý dưới tình huống, dần dần đem giữa hai người trò chơi hướng càng lớn chừng mực phương hướng phát triển.

Matthew cải biến một gian phòng chơi, ở bên trong đặt chủng loại đầy đủ, số lượng phần đông tỷ như còng tay cùng roi linh tinh thiết bị.

Dùng hai lần sau, hắn phát hiện Amber - Heard đối với này những tựa hồ rất cảm thấy hứng thú.

Vô luận từ phương diện nào đến xem, Amber - Heard đều là phi thường xuất sắc trò chơi đồng bọn, nhưng có một điểm, khiến Matthew dần dần sinh ra một tia cảnh giác.

Amber - Heard bao giờ cũng là muốn cùng hắn thử xem hít thuốc phiện sau lại phi cảm giác.

Có một lần, hai lần, ba lần, Matthew tưởng Amber - Heard có tương đối nghiêm trọng độc nghiện, nhưng hắn lần nữa lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt sau, Amber - Heard còn không đình nếm thử khiến hắn hít thuốc phiện.

Làm từ đáy chót tầng bò lên, dọc theo đường đi không biết tính toán qua bao nhiêu đối thủ cạnh tranh ngôi sao, Matthew từ giữa ngửi được một ít không quá đúng hương vị.

Hollywood luôn luôn đều không là một mảnh tịnh thổ.

Giống hắn người như thế, luôn luôn đều không để ý lấy ác ý ánh mắt đối đãi thế giới này.

Thế giới này có quang minh, quang minh dưới cũng phi thường tốt đẹp, đặc biệt là Hollywood, kia ngăn nắp lượng lệ một mặt bao giờ cũng là để người nhịn không được say mê, nhưng quang minh sau lưng luôn luôn cũng không khuyết thiếu xấu xí.

Bởi vì hắn bản nhân chính là không từ thủ đoạn trèo lên đến, cho dù là ngửi được cực đạm không quá đúng hương vị, cũng sẽ sinh ra cảnh giác.

Keanu - Reeves từng công khai nói qua, tại Hollywood, mọi người là dối trá , dơ bẩn .

Lời này một điểm đều chưa sai.

Matthew không có chất vấn Amber - Heard, lại vẫn làm bộ như cái gì cũng không biết, tiếp tục cùng Amber - Heard ngoạn các loại trò chơi, hơn nữa trò chơi chừng mực càng lúc càng lớn.

Nhưng ngầm, hắn đem quay chụp sở hữu cùng Amber - Heard ghi hình lấy ra nhìn kỹ một lần, lập tức phát hiện một điểm, Amber - Heard từ ban đầu đến hiện tại, hai người trò chơi ít nhất cũng có gần mười lần, nàng cầm ra kia túi thuốc phiện cùng kia hộp yên, vẫn cũng không có biến qua.

Này thuyết minh cái gì? Amber - Heard ngầm rất ít chạm này vài thứ ! hoặc là nói Amber - Heard không có rất nghiêm trọng độc nghiện.

Kia Amber - Heard vì cái gì muốn thường xuyên câu dẫn hắn đi chạm này chút ngoạn ý đâu?

Matthew trong đầu lập tức lóe qua Scientology giáo danh tự, chẳng lẽ nhiều năm như vậy trôi qua , Scientology giáo còn chưa buông tay kéo hắn nhập giáo tính toán?

Dùng độc phẩm khống chế một người, có vẻ cũng là không sai thủ đoạn.

Đáng tiếc, một tại hồng kỳ dưới lớn lên, nhận qua vô số lần thuốc phiện giáo dục nhân, đối với thuốc phiện chán ghét, là bên này người không thể tưởng tượng .

Lại nói, Scientology giáo đối với hắn còn có hứng thú mà nói, ngược lại cũng không ngoài ý muốn, chung quy một ức vạn phú hào có năng lực vì bọn họ cống hiến ra tuyệt bút tiền tài.

Matthew đệ nhất hoài nghi mục tiêu chính là Scientology giáo.

Năm đó hắn lần đầu gặp Amber - Heard, chính là tại Scientology bên trong, Scientology giáo muốn dùng nữ nhân tới khống chế hắn tiến vào giáo hội.

Hiện tại Amber - Heard ở mặt ngoài thoạt nhìn thoát ly Scientology giáo, ngầm còn có hay không liên hệ, ai dám cam đoan?

Nói thay Johnny - Depp khiêng nồi, thế nhưng có biến thành khanh xu thế.

Đương nhiên cũng có khả năng không phải như vậy, Amber - Heard không có ý khác, chỉ là đơn thuần tìm kiếm kích thích.

Nhưng Matthew thủy chung là cẩn thận nhân.

“Braun, ngươi đi đưa qua vài lần Amber - Heard.” Matthew tìm đến chính mình bảo tiêu kiêm tư nhân trợ lý, hỏi,“Có hay không phát hiện đặc thù tình huống?”

Braun - Williams nghĩ nghĩ, lắc đầu nói,“Không có, ta mỗi lần đều là đem nàng đuổi về Santa Monica.”

Matthew suy xét một hồi, nói,“Ta cảm giác nàng có mục đích riêng.”

Braun - Williams không nói gì, nhưng tin cậy bảo tiêu tiên sinh trong lòng khó tránh khỏi thổ tào: Nào tiếp cận ngươi nữ nhân không phải có mục đích riêng? Còn như vậy đi xuống, phỏng chừng muốn biến thành một cái khác Hugh Hefner .

“Ngươi không phải có chiến hữu làm thám tử tư sao?” Matthew phía trước liền dùng qua đối phương một lần,“Tìm người ngầm đi thăm dò Amber - Heard, không cần kinh động nàng.”

Braun - Williams gật đầu,“Không thành vấn đề.”

Việc này rất nhanh bố trí đi xuống, Matthew tạm thời không lại ước Amber - Heard, còn có rất nhiều [ Twilight ] tương quan công tác cần đi xử lý.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 880: Khoa Huyễn Tam Giác Luyến

Làm siêu cấp hàng tiêu dùng nhanh, phát hành vỏn vẹn ba cuối tuần,[ Twilight ] Bắc Mĩ box office liền tiếp cận 3 ức dollar, toàn cầu box office gia tăng đạt tới 5 ức 5000 vạn dollar trở lên, tại [ Harry Potter ] bộ mới tuần sau mới có thể công chiếu dưới tình huống, trở thành 2010 niên độ kỳ nghỉ tối thành công phim.

Cự đại thành công, cũng khiến phim từ nam nữ nhân vật chính đến một ít trọng yếu vai phụ, một đám hồng đến phát tím.

Liam - Hemsworth, Nina - Dobrev, Lily - Collins lại thêm đóng vai Lang nhân Taylor - Lautner, tản ra thần tượng quang mang, dứt khoát có siêu cấp cự tinh phong thái.

[ Twilight ] liên tục ba bộ đại bán, cũng mang đến một tất nhiên kết quả, chủ yếu các diễn viên thù lao tất yếu điều chỉnh.

Đệ nhất bộ thời điểm, toàn bộ diễn viên thù lao đều bị hạn định ở 50 vạn dollar trở xuống, lúc ấy Matthew dùng dài chừng buộc chặt trụ này mấy diễn viên, vì phía sau thù lao đàm phán tranh thủ đến thật lớn chủ động, đến đệ tam bộ [ nguyệt thực ] thời điểm, kịch tổ trong thù lao tối cao Liam - Hemsworth cùng Nina - Dobrev, đan bộ thù lao cũng bất quá 500 vạn dollar.

Tăng lương là tất nhiên , dù cho ký dài chừng, cũng vô pháp tránh cho.

Matthew sớm đã có phương diện này giác ngộ, cho nên tại Nina - Dobrev vì hắn lại một lần nghệ thuật biểu diễn thể thao sau, hướng vị này Isabella kẻ đóng vai làm ra hứa hẹn.

Đương nhiên, cụ thể thêm bao nhiêu kia liền muốn đàm phán .

Sớm ở [ Twilight: Eclipse ] vừa phát hành, Matthew liền bày mưu đặt kế Bella - Anderson cùng Sean - Daniel cùng tất cả chủ yếu diễn viên nhóm người đại diện triển khai đàm phán, hơn nữa thái độ cùng lập trường muốn cường ngạnh một ít.

Tăng lương, có thể ! nhưng cụ thể mức, không thể nhân nhượng diễn viên.

Đàm phán chính là thỏa hiệp quá trình, Matthew bên này cũng sẽ không một bước cũng không nhường, muốn cho con ngựa dùng sức chạy, khẳng định muốn cấp con ngựa ăn cỏ.

Trải qua nửa tháng giằng co thức đàm phán, cơ bản thu phục tất cả chủ yếu diễn viên hợp đồng.

Nina - Dobrev cùng Liam - Hemsworth lấy đến đệ nhất đương thù lao, này hai người người đại diện ban sơ khai ra là 1500 vạn dollar + 7% tả hữu box office phân thành điều kiện, mà Matthew bên này chỉ chịu cho 800 vạn dollar thù lao.

Cuối cùng đạt thành trong hiệp nghị, Nina - Dobrev cùng Liam - Hemsworth thù lao là 1000 vạn dollar gia 5% box office lợi nhuận phân thành.

[ Twilight ] series vận tác đến hiện tại, đổi mới diễn viên không hiện thực, thích hợp khiến chủ sáng đoàn đội phân bánh ngọt cũng có thể kích phát công tác nhiệt tình.

Huống hồ, Bella - Anderson cùng Sean - Daniel thành công đem đối phương yêu cầu tổng box office phân thành, chém thành box office lợi nhuận phân thành.

Còn có một điểm,[ tảng sáng ] thượng hạ hai bộ là bộ chụp, thù lao tất cả đều chấp hành này một tiêu chuẩn.

Đệ nhị đương thù lao cũng là hai người, Lily - Collins cùng Taylor - Lautner, thù lao là 800 vạn dollar,.

Sau đó là mặt khác diễn viên, thù lao cũng có nhất định biên độ tăng lên.

Bất cứ phim tục tác, cuối cùng áp sập dự toán , đều là diễn viên thù lao.

[ Twilight ] series đương nhiên cũng sẽ không là ngoại lệ.

Chủ sáng nhân viên thù lao trên diện rộng tăng lên,[ Twilight: Tảng sáng ] thượng hạ hai bộ sản xuất dự toán cũng bạo trướng, từ [ nguyệt thực ] đan bộ 6500 vạn dollar tiêu thăng tới 1 ức dollar.

Hai bộ [ tảng sáng ], vỏn vẹn chế tác phí tổn thượng đầu nhập đem cao tới hai ức dollar.

Này có thể nói là trung đẳng chế tác bên trong tối đỉnh cấp quy mô .

Đương nhiên, vài tuổi trẻ lại hồng đến phát tím thần tượng diễn viên, một khi rời đi [ Twilight ] series, tựa như Gryffindor Hoàng Kim tam giác rời đi [ Harry Potter ] series như vậy, đừng nói lấy như vậy cao thù lao , có thể đánh chiết khấu liền không sai.

Rất đơn giản, bọn họ tất cả đều không có chứng minh chính mình có thể khống chế phi tục tập phim.

Không chỉ là tuổi trẻ diễn viên, rất nhiều chỉ có thể dựa vào tục tập diễn viên cơ bản đều là như vậy.

Tỷ như Daniel - Craig, hắn nếu một lần nữa cùng đạo diễn Sam - Mendes cùng nhau chụp xuống một bộ Bond hệ liệt phim liền có khả năng chen thân “Hai ngàn vạn dollar câu lạc bộ”, nhưng cùng mặt khác hậu bối, kia vài hệ liệt phim minh tinh điện ảnh như vậy, hắn nếu không diễn Bond, thù lao liền sẽ trên diện rộng ngã xuống, hàng đến đại khái năm trăm vạn dollar cấp bậc.

Ngay lúc này, khiến tân tinh dễ dàng nhất thượng vị bình đài chính là series điện ảnh, nhưng đương series điện ảnh kết thúc thời điểm, bọn họ như thế nào thành công chuyển hình đến kế tiếp nhân vật / kế tiếp phát triển giai đoạn, là cần chăm chú tự hỏi cùng lên kế hoạch vấn đề.

Bằng không, vĩnh viễn đình trệ ở trên một nhân vật, bọn họ cũng liền dần dần trở thành “Một lần tính tiêu phí” ngôi sao.

Rất nhiều diễn viên đều gặp phải bị một hỏa bạo nhân vật có hạn chế khốn cảnh, cho dù là cường hãn như Johnny - Depp đều không dễ chuyển ra.

Thu phục diễn viên hợp đồng, tốp đầu tiên dự toán tài chính rót vào kịch tổ phương thứ ba tài khoản,[ Twilight ] series lại khởi động.

Matthew vừa bận rộn xong này mấy,[ Twilight ] series nguyên tác giả Stephanie - Meyer chủ động tìm đến nàng.

Vị này tiền gia đình bà chủ, hiện tại đương hồng thanh xuân tiểu thuyết tác gia, muốn cùng hắn lại hợp tác một phen.

“[ The Host ]?” Matthew nhìn Stephanie - Meyer đưa tới được này bản mỏng manh tiểu thuyết,“Ta nhớ rõ đây là mấy năm trước ngươi viết sách đi?”

Làm hợp tác đồng bọn, hắn đối với Stephanie - Meyer trạng huống vẫn là có điều lý giải .

Stephanie - Meyer trước sau như một mặc một thân hỏa hồng bộ váy, giống như là khỏa ngọn đuốc, tựa hồ cũng chỉ có loại này trong ngoài nhiệt tình như lửa nữ nhân, mới có thể viết ra như thế triển chuyển khúc chiết tình yêu tiểu thuyết.

“Này bản tiểu thuyết 08 năm liền xuất bản , là ta tại sáng tác [ Twilight ] rất nhiều, viết một bản in lẻ.” Nàng cười nói.

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp hỏi,“Ngươi tưởng cải biên thành điện ảnh?”

Stephanie - Meyer không phủ nhận điểm ấy,“Chúng ta có thành công hợp tác, hợp tác còn tại tiến hành, ta cảm giác chúng ta có thể tiếp tục hợp tác đi xuống. Nếu điện ảnh cải biên thành công, ta có thể đem [ The Host ] khoách viết thành ba bộ khúc.”

Hôm nay Stephanie - Meyer đã không phải phía trước gia đình bà chủ , hai năm nay thành công, cũng khiến nàng tự tin mười phần.

Nàng không nói thêm gì, chỉ là nhìn Matthew.

“Như vậy đi, Meyer nữ sĩ.” Matthew không có khả năng liên tiểu thuyết đều không xem liền làm quyết định, chậm rãi nói,“Ta trước xem xem tiểu thuyết, qua vài ngày lại cho ngươi trả lời thuyết phục.”

“Có thể.” Stephanie - Meyer không có ở lâu, rất nhanh ly khai.

Có [ Twilight ] thành công đặt ở nơi này, Matthew ngày đó liền đem [ The Host ] này bản tiểu thuyết nhìn một lần.

Cùng [ Twilight ] tiểu thuyết như vậy, [ The Host ] cũng là về tình yêu cùng lựa chọn đẳng cảm tình khúc mắc cố sự, nhân vật chính cũng không phải thuần nhân loại.

Xác thực điểm đến nói, đây cũng là một về tam giác luyến cố sự.

Cố sự bị thiết lập phát sinh tại không xa tương lai.

Khi đó, địa cầu bị một loại tên là “Linh hồn” ngoại tinh sinh vật xâm nhập, loại này sinh vật bản thân thoạt nhìn như là ngân sắc trăm chân trùng, bọn họ thông qua tại nhân loại hệ thần kinh trung ký sinh phương thức, đến đạt tới dần dần mạt diệt nhân loại thiên tính, khống chế, sau đó thay thế được nhân loại tâm trí, cũng dựa vào nhân loại thân thể sinh hoạt tại địa cầu mục đích .

Đồng thời, bọn họ phái ra đã bị khống chế “Nhân loại” Làm “Thợ săn”, đi lùng bắt mặt khác may mắn còn tồn tại nhân loại.

Nữ chính chính là loại này sinh vật túc chủ, ký sinh vật biết sinh hoạt tại nhân thể nội tất yếu đối mặt khiêu chiến là cường liệt tình cảm, sinh động ký ức, nhưng nó không nghĩ tới nữ chính cư nhiên không chịu buông tay đối với chính mình đầu não quyền khống chế, nắm chặt nàng sở yêu nam tử không buông.

Rơi vào đường cùng, ký sinh giả đành phải tìm kiếm một nữ chính không biết nam tử, lệnh nàng yêu phải hắn cũng tẩy trừ phía trước ký ức. Tại nào đó ngoại giới áp lực dưới, ký sinh giả cùng Melanie bị bắt liên thủ hợp tác, bắt đầu đi tìm một bọn họ đều yêu nam tử.

Về phần trong lúc này các loại cảm tình khúc mắc, trên cơ bản chính là [ Twilight ] phiên bản.

Xác thực điểm đến nói,[ Twilight ] là khoác Lang nhân cùng quỷ hút máu ma huyễn áo khoác cẩu huyết tam giác luyến, [ The Host ] là khoác tương lai cùng khoa học viễn tưởng áo khoác cẩu huyết tam giác luyến.

Nhưng Matthew đọc xong tiểu thuyết, tổng có chủng không thoải mái cảm giác, không phải đối cẩu huyết tam giác luyến, mà là tiểu thuyết chủ thể cơ cấu ký sinh.

Này ngoạn ý ngẫm lại đều sởn tóc gáy a.

Nếu quay chụp trở thành thuần túy phim khoa học viễn tưởng hoặc là phim kinh dị, sởn tóc gáy không có vấn đề, nhưng chụp thành cẩu huyết phim tình cảm đâu? Ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ.

Đại nhập cảm từ đâu mà đến a?

Matthew qua tay hạng mục nhiều, tại bất đồng chủng loại phim đầu tư trung đều đạt được qua thành công, cũng tích cóp một ít thành công kinh nghiệm, có lẽ này mấy kinh nghiệm tương đối chủ quan, nhưng hắn cá nhân vẫn là có thể lấy này làm ra chút phán đoán.

Xem xong [ The Host ], hắn cho rằng này bản tiểu thuyết cải biên điện ảnh phía trước cảnh cũng không tốt, tiểu thuyết cơ bản nhất thiết lập cùng chủ thể kết cấu tồn tại vấn đề, nào đó chỗ thiếu hụt thiên nhiên liền sẽ bị đại bộ phận người xem sở bài xích.

Đem [ The Host ] cải biên thành phim khoa học viễn tưởng hoặc là phim kinh dị? Ý nghĩ này vừa khởi, Matthew chính mình liền phủ định quyết , này thuần túy là tìm chết, cùng này đem Stephanie - Meyer cẩu huyết tam giác luyến tiểu thuyết cải biên thành mặt khác loại hình, còn không bằng trực tiếp nguyên sang đáng tin.

Hắn còn thông qua tra tìm tương quan tư liệu lý giải đến mặt khác một điểm.

[ The Host ] tại 2008 năm liền xuất bản phát hành, hiện tại lập tức liền 2011 năm , tiểu thuyết còn lạnh lùng thản nhiên.

Này cũng không phải là tân nhân tác gia không biết tên tác phẩm, từ 2009 năm khởi Stephanie - Meyer liền bắt đầu hồng biến toàn thế giới, kết quả còn không có mang hồng [ The Host ].

Còn có, thị trường cũng là không thể bỏ qua nhân tố.

[ Twilight ] đem cẩu huyết tình yêu điện ảnh đẩy lên trước nay chưa có Cao phong, mà Cao phong sau thường thường là thung lũng.

[ The Host ] cùng [ Hunger Games ] còn bất đồng,[ Hunger Games ] bán điểm cũng không tập trung tại cẩu huyết tình yêu mặt trên.

Có lẽ có thể đầu tư mấy trăm vạn dollar chụp một chút, chung quy Bắc Mĩ có không ít trọng khẩu vị tình yêu điện ảnh yêu thích giả, nhưng Matthew cùng Stephanie - Meyer câu thông sau, ý tưởng này cũng buông tay .

Hôm nay Stephanie - Meyer không lại là phía trước gia đình bà chủ, trực tiếp nói cho Matthew, sản xuất dự toán không thể ít hơn 5000 vạn dollar.

Matthew không lại nghĩ nhiều, uyển chuyển cự tuyệt Stephanie - Meyer này bản tiểu thuyết.

2010 năm sắp qua hoàn,2011 năm rất nhanh đến,[ bộ đội đặc chủng 2] kịch tổ bên kia còn chưa xử lý hoàn tất, tiếp tục tại chết, Matthew cũng không có nhàn rỗi, hơi chút chú ý dưới đã bắt đầu Bắc Mĩ mùa trao giải.

Một bộ trọng lượng cấp phim đang tại mùa trao giải trung mãnh đánh mãnh xung, thẳng chỉ Oscar tốt nhất nữ chính.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 881: Tập Quán Làm Người Xấu

Mỗi năm cuối năm, điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học viện bắt đầu hướng học viện thành viên phái phát Oscar đề danh phiếu bầu, do hơn sáu ngàn danh học viện thành viên từ bọn họ chuẩn bị tốt nhất chúng danh sách trung, tuyển ra đạt được Oscar đề danh tuyển thủ.

Đến thời khắc này, Oscar công lược cũng tiến vào khẩn trương nhất thời khắc.

[ thiên nga đen ] kịch tổ xung áo chi lữ tựa hồ bắt đầu tiến lên, kịch tổ các thành viên cho nhau thổi phồng, một chút nhìn không ra tại Venice bùng nổ qua mâu thuẫn.

Kiếm chỉ Oscar tốt nhất nữ chính tiểu kim nhân Natalie - Portman càng là tế ra hai đại vương bài -- ưỡn bụng to thường xuyên tại truyền thông cùng các loại hoạt động thượng lượng tướng, cùng với tuyên bố vì chuẩn bị thiên nga vũ khổ luyện tám tháng Ballet, hơn nữa tự mình hoàn thành vượt qua 95% múa ballet vai diễn.

Bụng to là vì đổi lấy toàn xã hội đối dựng phụ ưu đãi; Tuyên bố tự mình hoàn thành vai diễn là tránh né Oscar bất thành văn quy tắc.

Có người khác phối âm hoặc là tương đối nhiều sử dụng thế thân nhân vật, là không có khả năng vấn đỉnh Oscar biểu diễn thưởng .

Điểm ấy cơ hồ là điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học viện thiết luật.

Không hề nghi ngờ, hết hạn đến học viện phái phát đề danh phiếu bầu, Natalie - Portman sách lược đều là thành công , người trước giương bụng to sẽ không làm bộ, người sau có làm biên vũ cùng vũ chỉ vị hôn phu Benjamin - Millepied chứng minh.

Nàng thắng được vô số Oscar giám khảo hảo cảm, truyền thông hướng gió minh xác triều nàng bên này chếch đi.

Matthew tại Warner Bros tổ chức một hồi kéo phim hoạt động thượng, thấy được Natalie - Portman cùng nàng vị hôn phu Benjamin - Millepied.

Đứng ở khách sạn Four Seasons cự đại yến hội trong sảnh, nhìn Natalie - Portman ưỡn bụng to ở trong đám người du tẩu, hắn đều sinh ra một loại ảo giác, phảng phất [ Sith báo thù ] bên trong Padmé - Amidala xuất hiện ở Hollywood.

“Bao gồm ta ở bên trong.” Matthew trong lòng nói thầm,“Hollywood ngôi sao quả nhiên đều là quần không từ thủ đoạn bại hoại a.”

Liên chưa sinh ra hài tử đều có thể lợi dụng bên trên, như vậy tính toán không bội phục đều không được.

Nhìn thấy Benjamin - Millepied, lại cân nhắc Rachel - Weisz truyền lại đây tin tức, Matthew bỗng nhiên có điểm đồng tình này New York múa ballet đoàn vũ giả cùng biên vũ, tìm đến Natalie - Portman như vậy một vị hôn thê, không biết là may mắn vẫn là bất hạnh.

Dựa theo lẽ thường đến nói, muốn làm cha loại sự tình này, nam nhân hẳn là đều rất bài xích đi? Hắn đoạn thời gian trước cùng Michael - Fassbender cùng James - McAvoy uống rượu khi, mịt mờ hỏi qua bọn họ đối với đổ vỏ loại sự tình này cái nhìn, này hai người đều tỏ vẻ phi thường phản cảm, căn bản không tiếp thụ được.

Rất rõ ràng, cho dù là tại tương đối mở ra giới giải trí, này cũng không phải có thể gọi người phổ biến nhận sự tình.

Thân sinh hài tử cùng phi thân sinh hài tử thường thường có rất đại phân biệt, xem xem Woody Allen cùng Morgan - Freeman cùng bọn họ phi thân sinh hài tử trải qua, cũng liền biết.

Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều như vậy.

Tỷ như Angelina - Jolie, Hollywood người người đều biết, Angelina - Jolie thương yêu nhất là thu dưỡng Campuchia đại nhi tử, mà không phải ba thân sinh nhi nữ.

Nghĩ đến đây, Matthew cũng không biết vì sao, đột nhiên sinh ra một ít về Angelina - Jolie không tốt lắm liên tưởng.

“Thật là làm người xấu quen , chuyện xấu làm nhiều lắm.” Matthew lại một lần nói thầm,“Đem tất cả mọi người trở thành người xấu.”

Hắn quyết định , từ ngày mai bắt đầu nhiều làm người tốt việc tốt.

“Như thế nào một người ở trong này xuất thần?”

Bên cạnh truyền đến Christopher - Nolan thanh âm,“Nghĩ gì đâu?”

Matthew quay đầu mắt nhìn Christopher - Nolan, cười chào hỏi, chỉ chỉ Natalie - Portman bên kia, nói,“Thật sự là hạnh phúc một đôi a.”

Christopher - Nolan cũng nhìn nhìn bên kia, hỏi,“Hâm mộ sao?” Hắn cũng không cần Matthew trả lời, nửa nói đùa nói,“Ngươi cũng có thể tìm một nhân sinh bạn lữ.”

Matthew ra vẻ bất đắc dĩ xòe tay,“Tìm không thấy a.”

Christopher - Nolan lắc đầu cười, không có nhắc lại phương diện này, ngược lại nói,“Ta nghe Warner Bros nhân nói, ngươi không tính toán phối hợp Warner Bros nam chính đề danh quan hệ xã hội?”

Matthew không đáp lại, ngược lại hỏi,“Ta cần giải Oscar khẳng định sao?”

[ Inception ] box office cùng danh tiếng song song bùng nổ, Warner Bros cũng tưởng ở trên Oscar có phiên làm, vi [ Inception ] trình báo bao gồm tốt nhất nam chính, tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất phim ở bên trong nhiều giải thưởng.

Bất quá, hắn đề nghị Warner Bros chuyên công mặt khác giải thưởng, không cần đang vì hắn trình báo tốt nhất nam chính thượng lãng phí thời gian.

“Ách......” Christopher - Nolan chỉ suy xét một giây, liền nói,“Không cần, ngươi là nghiệp nội cao nhất cự tinh.”

Matthew rất bình tĩnh nói,“Ta đối Oscar một điểm hứng thú cũng không có, học viện đám lão nhân cũng không thích ta, cùng này tại ta trên người lãng phí tài nguyên, còn không bằng giúp ngươi lấy xuống tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất phim đề danh.”

“Cám ơn.” Christopher - Nolan rõ ràng rất thừa này phân tình.

Matthew rất biết nói,“Chúng ta là bằng hữu, là hợp tác đồng bọn nha, không cần như vậy khách khí.”

Christopher - Nolan nhẹ nhàng gật gật đầu, tiếp liền nở nụ cười.

Hai người lại hàn huyên một hồi, Christopher - Nolan đi địa phương khác, hôm nay này kéo phim hoạt động, Matthew càng nhiều là đến vi [ Inception ] cùng Warner Bros trạm đài, mà Christopher - Nolan xác thật cố ý Oscar tiểu kim nhân, tất nhiên muốn cùng đám lão nhân kia giao tiếp.

Có lẽ kia vài sớm bị công chúng quên lão nhân, chính là muốn thông qua Oscar phương thức này, chương hiển chính mình tồn tại cảm cùng tầm quan trọng.

Ngươi Christopher - Nolan không phải ngưu sao? Không phải thương nghiệp điện ảnh nhất tuyến đại đạo diễn sao? Tưởng lấy đến tốt nhất đạo diễn tiểu kim nhân, còn không phải cần nhờ ta trong tay phiếu?

Này chỉ là hắn ác ý phỏng đoán, Matthew cơ hồ không cùng kia vài lão nhân đánh qua giao tế, trừ biết bọn họ thủ cựu cùng bao giờ cũng là hoài niệm chính mình huy hoàng cái gọi là Hoàng Kim niên đại, cũng không lý giải bọn họ chân thật ý tưởng.

Nhưng này mấy đủ để cho Matthew suy luận ra, bọn họ không thích Christopher - Nolan cùng hắn điện ảnh.

Lấy Christopher - Nolan thiên ái khoa học viễn tưởng loại hình cùng đại chế tác phong cách, muốn lấy đến Oscar tốt nhất đạo diễn, còn có con đường rất dài phải đi.

Oscar luôn luôn đều không thích phim khoa học viễn tưởng đề tài.

Bởi Oscar giám khảo đều là chung thân chế , cho nên hạch tâm bộ phận đều là nhất bang sáu bảy mươi tuổi lão nhân.

Đám người này thẩm mỹ chi bảo thủ có thể thấy được đốm, phim khoa học viễn tưởng tại Oscar không chịu thích cơ hồ là mọi người đều biết tiềm quy tắc.

Tỷ như 2001: A Space Odyssey cũng chỉ là cầm tốt nhất thị giác hiệu quả như vậy cửa hông giải thưởng, mặt khác tất cả đều là đề danh.

Ở trên điểm này, Christopher - Nolan tham bình Oscar, trên thực tế Tiên Thiên liền có rất lớn hoàn cảnh xấu.

Từ tự thân góc độ xuất phát, Matthew cho rằng Oscar nhiều nhất chỉ là vĩ đại chứng minh chi nhất, cũng không phải vĩ đại bản thân.

Có chút điện ảnh nhân, hay không cầm Oscar, đều ảnh hưởng không được bọn hắn vĩ đại.

Trong lúc miên man suy nghĩ, Matthew bỗng nhiên phát hiện, Natalie - Portman cùng Benjamin - Millepied dần dần hướng bên này đi tới, tuy rằng mục tiêu không phải hắn, nhưng hai bên đều thấy được, tổng không thể làm như không thấy.

“Hải, Matthew.” Natalie - Portman chủ động kéo Benjamin - Millepied đi đến hắn trước người,“Quả nhiên có thể ở nơi này gặp được ngươi.”

Matthew cùng nàng chào hỏi, cười đáp lại nói,“Ta là [ Inception ] nam chính, kịch tổ mời ta lại đây, ta cũng không hảo cự tuyệt.”

Đây là đối mặt Natalie - Portman khi, hắn khó được nói ra 100% lời thật.

Sau đó, Matthew mắt nhìn Natalie - Portman bụng,“Chúc mừng ngươi.”

Natalie - Portman một bàn tay đặt ở trên bụng,“Ta vì hắn kiêu ngạo.”

“Là nam hài?” Matthew hỏi.

“Ân.” Natalie - Portman gật gật đầu,“Là một nam hài.”

Bên cạnh đột nhiên vang lên đôi chút tiếng ho khan, Natalie - Portman lúc này mới tỉnh ngộ, nhanh chóng giới thiệu nói,“Matthew, đây là của ta vị hôn phu Benjamin - Millepied. Bản, đây là bằng hữu của ta Matthew - Horner.”

Matthew cùng Benjamin - Millepied nắm tay, bắt tay trong nháy mắt, hắn nhìn thấy Benjamin - Millepied trên mặt lóe qua một tia mất tự nhiên.

Chẳng lẽ người này cho rằng ta cùng Natalie - Portman từng có đặc thù quan hệ? Nghĩ đến nhiều lắm, hảo không hảo !

Benjamin - Millepied cùng Matthew hàn huyên một câu, liền không có lại nói ý tứ.

Matthew có thể đoán được, gã này đại khái là hiểu lầm , nói hắn là sẽ đối Natalie - Portman loại này tam vô dáng người xuống tay người sao?

“Ta trình báo Oscar nữ chính.” Natalie - Portman vì xung áo đều làm đến cái loại này trình độ , đương nhiên sẽ không theo Matthew khách khí, cũ nói nhắc lại,“Ngươi này bộ [ Inception ] cũng không có trình báo nữ chính giải thưởng, ngươi này trương phiếu có thể ném cho ta sao?”

Nghe nói như thế, Matthew lập tức ứng xuống dưới,“Yên tâm, Nat, ta này trương phiếu là ngươi .”

Dù sao hắn liền một tấm vé, ảnh hưởng không đến Rachel - Weisz kế hoạch đại cục.

Natalie - Portman nở nụ cười,“Cám ơn.” Nàng sờ sờ bụng, bỗng nhiên còn nói thêm,“Có thể...... Đề một không an phận điểm yêu cầu sao?”

Matthew tâm sinh cảnh giác, nhìn như rất tùy ý nói,“Cứ việc nói.”

“Chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy , vẫn là không gì là không nói hảo bằng hữu.” Natalie - Portman phi thường có ý tưởng,“Matthew, ngươi có thể làm con ta giáo phụ sao?”

Lời này vừa ra, Benjamin - Millepied nhíu mày nhìn về phía Natalie - Portman, tựa hồ muốn nói cái gì, lại bị Natalie - Portman dùng ánh mắt áp đi xuống.

Có như vậy một giáo phụ, nhi tử tương lai chẳng khác nào nhiều một đại trợ lực.

Natalie - Portman rất thông minh, Matthew cũng không ngốc, nháy mắt liền tìm đến lấy cớ, cố ý mang theo vài phần tiếc nuối nói,“Xin lỗi, Nat. Ta hiện tại không có cách nào khác cho ngươi đáp án. Ta có một giáo nữ, Depp nữ nhi Lily, ta đáp ứng qua nàng, chỉ làm nàng một người giáo phụ, này muốn trưng cầu nàng đồng ý.”

Mắt thấy không thể đạt thành, Natalie - Portman cũng không có cưỡng cầu.

Kéo phim sẽ chấm dứt sau, nàng cùng Benjamin - Millepied trực tiếp trở về khách sạn, sáng sớm hôm sau, tiếp tục tham gia một truyền thông hoạt động.

Benjamin - Millepied tạm thời không có việc gì, lưu tại khách sạn trung, xuống lầu đi ra ngoài mua đồ thời điểm, lại bị nhân ngăn cản.

Ngăn lại hắn là Milla - Kunis.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 882: Nhân Thiết Sụp Đổ

Khách sạn tầng hai quán cà phê bên trong, Benjamin - Millepied lật xem Milla - Kunis giao cho hắn túi văn kiện, càng xem biểu tình càng nghiêm túc, sắc mặt cũng càng khó xem.

Tại cùng một kịch tổ công tác lâu như vậy, Natalie - Portman là cái dạng gì nữ nhân, hắn có nhất định lý giải, nhưng như vậy một xinh đẹp nữ ngôi sao, còn là hắn từng tha thiết ước mơ Matilda, yêu phải hắn hơn nữa cùng hắn đính hôn, còn có hắn hài tử, hắn căn bản không thể cự tuyệt.

Hắn Benjamin - Millepied một nho nhỏ múa ballet diễn viên phao đến Natalie - Portman, vô luận đặt ở nơi nào, nhiều có mặt mũi, nhiều phong cảnh a?

Dù cho trong lòng ẩn ẩn cảm giác Natalie - Portman giống như tại lợi dụng hắn, nhưng hắn tình nguyện tin tưởng tha thiết ước mơ Matilda đã yêu phải hắn.

Nhưng Matilda chung quy trưởng thành.

Milla - Kunis chậm rãi ăn trong miệng kẹo cao su, tựa hồ thủy chung đang cười.

Túi văn kiện trung từ văn tự đến ảnh chụp lại đến máy ghi âm ghi âm, có thể nói đầy đủ mọi thứ, căn bản không tất lo lắng Benjamin - Millepied không tin.

Rachel - Weisz cái kia nữ nhân giao cho nàng mấy thứ này rất tỉ mỉ xác thực , ngay cả nàng đều có chút giật mình.

Một muốn trả thù phản bội chính mình bằng hữu nữ nhân, thật là rất đáng sợ.

Ngẫm lại cũng biết, Rachel - Weisz lấy đến mấy thứ này, trả giá rất dài thời gian cùng tuyệt bút tiền tài.

Natalie - Portman vì cướp một nhân vật, trêu chọc cỡ nào đáng sợ một nữ nhân.

Không, đáng sợ nhất vẫn là nữ nhân trả thù chi tâm.

Đây cũng là nàng tới gặp Benjamin - Millepied nguyên nhân a.

Natalie - Portman tại Venice hung hăng trừu nàng một bàn tay, nàng mặt là như vậy tùy tiện để người đánh? Cho nên nàng muốn trả thù.

Lên Natalie - Portman đạo diễn tình nhân, lấy Natalie - Portman làm người, tất nhiên sẽ trả thù nàng, kia nàng vì sao không ra tay trước? Tựa như Rachel - Weisz cùng nàng nói như vậy, đem Natalie - Portman đánh xuống trần ai, lại đạp vào trong bùn, còn muốn hung hăng đạp vài cước, khiến nàng rốt cuộc không bò lên được.

Milla - Kunis đối với nàng cùng Natalie - Portman có phi thường rõ ràng phán đoán, đừng nhìn Natalie - Portman danh khí so nàng lớn, nhưng sự nghiệp nghiêm trọng trượt, đã là Thái Bình Dương trên mặt biển Thái Dương, tùy thời đều sẽ rơi vào đại hải bên trong, mà nàng sự nghiệp đang đứng ở bay lên giai đoạn, không qua bao lâu liền có thể hoàn thành đối Natalie - Portman siêu việt.

“Này mấy......” Benjamin - Millepied đánh vỡ trầm mặc,“Ngươi từ đâu tới đây ?”

Milla - Kunis không đáp lại, ngược lại nói,“Bản, từ ngươi tiến kịch tổ đệ nhất thiên, chúng ta liền nhận thức , ngươi là đơn thuần nam nhân, không hiểu được một nữ nhân, đặc biệt là giống ta cùng Natalie - Portman như vậy nữ diễn viên, vì nổi danh có thể làm đến tình trạng gì.”

Benjamin - Millepied trầm mặc, giới Ballet là tương đối phong bế vòng nhỏ, hắn phía trước tinh lực cơ bản đều đặt ở vũ đạo bản thân thượng.

“Ta được đến mấy thứ này.” Milla - Kunis chỉ chỉ túi văn kiện,“Không tưởng một đơn thuần nam nhân bị một phức tạp nữ nhân lường gạt.”

Nàng đứng lên,“Nghe một chút kia vài ghi âm đi, ngươi không để ý mà nói liền đem mấy thứ này ném.”

Benjamin - Millepied trảo túi văn kiện tay tại run rẩy, cảm xúc rõ ràng có điểm kích động.

Milla - Kunis xung hắn bên kia phất phất tay,“Tái kiến, bản.”

Làm một sinh ra tại Ukraine nữ nhân, có thể một đường từ tầng dưới chót trèo lên đến, sát ngôn quan sắc năng lực phi thường cường, Milla - Kunis đã nhìn đi ra, Benjamin - Millepied khẳng định sẽ không như vậy tính.

Lại nói, liền tính Benjamin - Millepied tính, nàng cũng sẽ không bỏ qua Natalie - Portman.

Từ khách sạn tầng hai đi đến tầng một đại sảnh, Milla - Kunis vừa đi ra khách sạn, biên lấy di động ra bấm gọi một dãy số.

“Là ta, Milla. Ngươi là Ashton - Kutcher trợ lý? Gọi hắn bản nhân nghe điện thoại.” Nàng hơi chút đợi một hồi, đẳng đối diện truyền đến Ashton - Kutcher thanh âm, nói,“Hôm nay có thời gian sao? Ta muốn gặp ngươi, đừng lời vô nghĩa, kêu lên lão bà ngươi Demi Moore cùng nhau, ta tại chỗ cũ chờ các ngươi !”

Cắt đứt điện thoại, nàng lên xe, khẩn cấp chạy tới Beverly Hills.

Mặc dù có trên danh nghĩa chính quy bạn trai, nhưng Macaulay - Culkin kia bị thuốc phiện phá hủy thân thể, vừa không trông được cũng không sử dụng được, nếu không phải hắn còn có thể mang đến một ít chú ý độ, hai người cũng sẽ không duy trì liên tục đến hiện tại.

Vẫn là cường tráng nam nhân hảo a, đặc biệt là có thể mang theo lão bà cùng nhau chơi cường tráng nam nhân, càng có ý tứ.

Lái xe thời điểm, Milla - Kunis lại nghĩ tới Natalie - Portman hành vi, nếu không phải phát sinh đủ loại ngoài ý muốn, Natalie - Portman từ Rachel - Weisz trong tay đoạt đến tên khốn kiếp này đạo diễn, tuyệt đối là diệu chiêu.

Nàng hay không cần nghĩ chút biện pháp, khiến Ashton - Kutcher đạp Demi Moore cái kia lão bà, sau đó nàng cùng Macaulay - Culkin chia tay, cùng Ashton - Kutcher cùng một chỗ?

Đây là cường cường liên hợp.

Đẳng xe đến một nhà khách sạn, Mila - Kunis đã làm ra quyết định, noi theo Natalie - Portman một lần, từ Demi Moore trong tay đem Ashton - Kutcher đoạt lấy đến.

Phỏng chừng Demi Moore sẽ không biến thành Rachel - Weisz, chung quy bọn họ vợ chồng không chỉ cùng nàng ngoạn threesome, còn cùng càng nhiều nhân ngoạn càng điên cuồng trò chơi.

Nói đoạt đến Ashton - Kutcher, về sau còn chơi hay không threesome? Milla - Kunis trong lúc nhất thời khó có thể quyết đoán.

2011 năm tân niên vừa qua khỏi,[ bộ đội đặc chủng 2: Toàn diện phản kích ] sự cố điều tra rốt cuộc có kết quả, cảnh sát cùng nghề công hội tất cả đều công bố điều tra báo cáo, kịch tổ quay chụp sắp làm trở lại.

Liền tại Matthew trở về kịch tổ chuẩn bị quay chụp thời điểm, đột nhiên từ trên truyền thông thấy được một tên là Sarah Lane múa ballet diễn viên phỏng vấn.

Theo sau, hắn tiếp đến Rachel - Weisz điện thoại.

Nếu nhúng tay Rachel - Weisz vị này lão bằng hữu cùng Natalie - Portman mâu thuẫn, Natalie - Portman từng còn tính kế qua hắn không chỉ một lần, Matthew quyết định tiếp tục hỗ trợ, tự mình cấp Elena - Boyar gọi điện thoại, lại khiến Helen - Hermann cùng Bella - Anderson liên hệ hợp tác truyền thông, đem theo sau về Natalie - Portman tin tức tận khả năng mở rộng.

Cái kia gọi là Sarah Lane múa ballet diễn viên, chính là Natalie - Portman tại [ thiên nga đen ] trung thế thân.

Matthew cũng không biết Rachel - Weisz tiêu phí cái giá lớn bao nhiêu, mới khiến vị này múa ballet diễn viên không để ý bảo mật hiệp ước đứng ra.

Ngày hôm sau, về Sarah Lane phỏng vấn, xuất hiện ở càng nhiều báo chí, trang web cùng trên đài truyền hình.

Đến từ Mĩ quốc múa ballet rạp hát, tại [ thiên nga đen ] trung đảm nhiệm Nata - Portman thế thân Sarah Lane tại phỏng vấn trung công bố, tại [ thiên nga đen ] trung, trừ cần Natalie - Portman lộ mặt màn ảnh, mặt khác khiêu vũ biểu diễn màn ảnh, đều đến từ nàng bản nhân.

“Ta múa ballet gần 22 năm thời gian, biết cái này vũ đạo gian nan, vô luận ngươi cỡ nào cố gắng, tại một năm nửa năm bên trong thời gian bên trong, cũng khó mà trở thành chuyên nghiệp diễn viên, huống chi Natalie - Portman trên thực tế mới huấn luyện không đến hai tháng.”

Như vậy đưa tin đương nhiên sẽ không là thấp tầng trực tiếp công kích, muốn có vẻ có điểm cấp bậc, cho nên Sarah Lane tỏ vẻ,“Tại [ thiên nga đen ] tuyên truyền trung, đem múa ballet nói đến là dễ dàng, ta sáng tỏ Natalie - Portman làm bộ hành động, cũng không phải theo đuổi danh lợi hoặc chửi bới nàng, ta chỉ tưởng hướng thế nhân thuyết minh, múa ballet cũng không phải một chuyện dễ dàng, chúng ta vì thế trả giá gian khổ cùng mồ hôi.”

Tại Oscar phiếu bầu vừa phái phát ra đi ngay lập tức, như vậy tin tức tất nhiên gợi ra nhuộm đẫm đại ba.

Natalie - Portman ngày đó liền làm ra đáp lại, xưng phim trung về nàng khiêu vũ màn ảnh, 90% đều là do chính nàng hoàn thành .

“Có thể tham diễn [ thiên nga đen ] là rất tốt đẹp , ta nhưng không tưởng để ý tới kia vài đồn đãi.”

Tựa hồ không tưởng cùng Sarah Lane cái loại này thấp cấp bậc nhân tranh luận.

Xác thật, vỏn vẹn một vũ đạo thế thân diễn viên đứng ra chỉ trích Natalie - Portman làm bộ, căn bản không tạo thành bao nhiêu lớn hiệu quả, tên kia vũ đạo thế thân chung quy thuộc về giới Ballet mà không phải giới điện ảnh, chỉ riêng một câu cố ý bôi đen liền có thể khiến vũ đạo thế thân ngôn luận uy lực đại giảm.

Matthew vẫn chú ý, Rachel - Weisz vì thế kế hoạch chừng hơn một năm thời gian, khẳng định sẽ không chỉ có như vậy một điểm thủ đoạn.

Quả nhiên, tân niên ngày nghỉ vừa chấm dứt, Benjamin - Millepied đột nhiên đơn phương tổ chức tin tức tuyên bố hội, tuyên bố cùng Natalie - Portman giải trừ hôn ước.

Nếu chỉ riêng là như thế này, Natalie - Portman như vậy bị vứt bỏ chưa lập gia đình đơn thân mụ mụ chỉ biết thắng được càng nhiều người đồng tình.

Nhưng một nhận đến nghiêm trọng thương tổn nam nhân, một bị lường gạt nam nhân, một cảm giác chính mình trở thành người khác đồ chơi nam nhân, một bị người có tâm cổ động nam nhân, bộc phát ra trả thù chi tâm không thể khinh thường.

Không phải từng cái nam nhân bị nữ nhân lường gạt sau đều sẽ rộng lượng cười mà qua.

“Ta là một danh người bị hại.”

Trên tin tức tuyên bố hội, Benjamin - Millepied nói ra lời đủ để chứng minh hắn tại Natalie - Portman trên người gặp đến một kích trí mệnh,“Giống Natalie - Portman như vậy nữ nhân, ta tất yếu đứng ra vạch trần nàng, để tránh nàng thương tổn càng nhiều nhân.”

Benjamin - Millepied hướng sở hữu truyền thông phóng viên đưa ra phần đông văn kiện, ảnh chụp cùng ghi âm, không một không chứng minh sớm ở hắn cùng với Natalie - Portman kết giao tiền hơn một tháng, Natalie - Portman đã mang thai ! hơn nữa Natalie - Portman không chỉ không có nói cho hắn điểm này, còn lấy hài tử là hắn làm áp chế, bức bách hắn cùng với bạn gái cũ chia tay.

Này một Kinh Thiên bát quái lôi mọi người ngoại tiêu lý nộn, Natalie - Portman nhân thiết từ lúc này chính thức phá vỡ.

Nhưng nhân thiết băng , ngôi sao vẫn như cũ sẽ có đầy đủ sinh tồn không gian, Oscar bình chọn cũng không phải hoàn toàn để ý này mấy, bằng không Roman - Polanski đám người cũng sẽ không đoạt giải.

Benjamin - Millepied lại triệt để chung kết Natalie - Portman Oscar chi mộng.

Hắn lấy [ thiên nga đen ] biên vũ cùng vũ đạo chỉ đạo thân phận tỏ vẻ, phim trung trừ bỏ Natalie - Portman đặc tả bộ phận, còn lại nữ chính múa ballet vai diễn, đại bộ phận là do vũ đạo thế thân hoàn thành.

Đạo diễn Darren - Aronofsky thất thanh, nữ phụ Milla - Kunis cam chịu, Natalie - Portman thế thân phong ba triệt để bùng nổ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 883: Ngụy Biện Tà Thuyết

Sáng sớm vừa đi làm, tươi đẹp dương quang từ bên cửa sổ lướt qua, chiếu sáng Rachel - Weisz khuôn mặt, vị này năm trước đồng kỳ còn sầu mi khổ kiểm Anh quốc nữ tinh, hôm nay hưng phấn lông mi đều nhanh chạy tới trên trời đi.

“Không có biến số.” Nàng lộ ra một năm đến rõ ràng nhất tươi cười, đối Matthew nói,“Benjamin - Millepied cho Natalie - Portman trí mạng nhất một kích.”

Matthew buông xuống trong tay chén trà,“Nhận đến thương tổn nam nhân giống như là báo thù hùng sư.”

Rachel - Weisz từ trên bàn trà lấy qua chính mình ly, uống phía trước nói,“Lại một Natalie - Portman người bị hại mà thôi.”

Matthew cười cười, có một số việc chú định là nam nhân không thể chịu đựng được , đổi là hắn mà nói, phỏng chừng làm so Benjamin - Millepied càng quá phận.

Natalie - Portman hoàn toàn chính là đem Benjamin - Millepied trở thành đứa ngốc đối đãi, vừa phải Benjamin - Millepied tiếp bàn, đi làm đổ vỏ, còn tưởng lợi dụng hắn thu lợi.

Trên thế giới nào có như vậy hảo sự.

“Natalie - Portman nhân thiết băng .” Rachel - Weisz càng nói càng vui vẻ,“Nàng sự nghiệp xong đời .”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, nói Natalie - Portman xong đời rất khoa trương, nhưng sự nghiệp tao ngộ đoạn dốc cheo leo trượt là tất nhiên , không có kỳ tích phát sinh mà nói, không qua bao lâu, liền sẽ nhanh chóng rời khỏi fan điện ảnh cùng truyền thông tầm nhìn, đi giới TV hoặc là B cấp trong phim hỗn vai phụ.

Tưởng Đông Sơn tái khởi? Không phải mỗi người đều giống tiểu Robert - Downey may mắn như vậy.

Rachel - Weisz đột nhiên nói,“Này báo thù tư vị như thế ngọt lành, dứt khoát gọi người mê muội.”

“Cho nên nói.” Matthew ngụy biện tà thuyết hướng đến rất nhiều,“Có cừu tất yếu phải báo, bằng không buồn khổ sẽ chỉ là chính ngươi.”

“Đối ! ngươi nói quá đúng !” Rachel - Weisz hoàn toàn tán đồng hắn mà nói.

Matthew lại uống một ngụm trà, hảo kỳ hỏi,“Darren - Aronofsky đâu?”

“Mặc kệ hắn .” Rachel - Weisz tựa hồ tại Natalie - Portman trên người phát tiết sở hữu cừu hận, thoạt nhìn như là buông xuống,“Dù có thế nào, tên khốn kiếp này đều là con ta phụ thân.”

Matthew đồng tình lời này,“Như vậy cũng tốt, không thể khiến đại nhân ở giữa ân oán ảnh hưởng đến hài tử.”

Hắn muốn thanh toán người là Natalie - Portman, cùng Darren - Aronofsky không có cái gì quan hệ, hai người lệ thuộc vào bất đồng giới, căn bản không sinh ra qua mâu thuẫn.

Rachel - Weisz nhìn nhìn đồng hồ, nói,“Thời gian chênh lệch không nhiều , ta chuẩn bị đi tham gia đề danh giả ngọ yến, muốn hay không cùng nhau? Ta nhớ rõ ngươi diễn viên chính [ Inception ] trình báo nhiều giải Oscar.”

Matthew chậm rãi lắc đầu,“Ngươi đi đi.”

Rachel - Weisz đối với hắn cười gật gật đầu, xoay người phòng nghỉ môn bên kia đi, Matthew vẫn đem nàng đưa đến thang máy gian, thang máy từ bên dưới đi lên, môn mở ra thời điểm, Helen - Hermann từ bên trong đi ra.

Nàng xem Rachel - Weisz liếc nhìn, đối với nàng nhẹ nhàng gật đầu,“Buổi sáng hảo, Rachel.”

“Xin chào, Helen.” Rachel - Weisz khách khí chào hỏi, lập tức vào thang máy.

Helen - Hermann đợi đến thang máy khép lại đi xuống, hỏi Matthew,“Nàng tới làm cái gì?”

Matthew trước hướng tới văn phòng đi, vừa đi vừa nói chuyện,“Đại cừu được báo, tổng muốn tìm duy nhất người biết chuyện nói hết.”

Về Natalie - Portman sự, Helen - Hermann cũng biết một ít, không khỏi lắc đầu,“Của ngươi tâm quá nhỏ .” Nàng cùng Matthew vào văn phòng, đi đến trước sô pha ngồi xuống, còn nói thêm,“Natalie - Portman tại Cloud Atlas cùng [ John Carter ] này hai hạng mục bên trên tính toán cùng phản bội ngươi không sai, nhưng đây không phải ngươi trong kế hoạch sao?”

Matthew cho nàng đổ một chén nước, đặt ở trên bàn trà,“Ý của ngươi là nói ta lợi dụng nàng còn muốn lại đem nàng ném vào vũng bùn bên trong, rất không đạo đức , đúng không?”

Helen - Hermann nhàn nhạt nói,“Ta chưa từng tại đạo đức trên phương diện đánh giá cao qua ngươi.”

Matthew lại thở dài,“Ngươi sẽ không minh bạch , Helen.”

“Ân?” Helen - Hermann nghi hoặc.

Matthew tự hỏi một chút, nhặt có thể nói nói,“Ta từng trúng phải độc Matilda, vẫn là trúng độc cực sâu cái loại này, cái kia quật cường tùy hứng, độc lập tự chủ, lại còn có cùng tuổi cực không tương xứng thành thục nữ hài......”

Bỗng nhiên, hắn không biết nên nói như thế nào .

“Sau đó ngươi gặp Matilda hiện thực phiên bản.” Helen - Hermann lại nhanh chóng hiểu rõ Matthew nào đó tâm tính,“Phát hiện làm Matilda hiện thực phiên bản Natalie - Portman cùng ngươi tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau.”

Matthew cười cười,“Matilda trưởng nghiêng.”

Nhân sinh bao giờ cũng là như vậy thống khổ sao, vẫn là chỉ có mới trước đây như vậy?

Tự hắn tận mắt nhìn đến Natalie - Portman khởi, liền minh bạch Leon đáp án là chính xác .

Helen - Hermann nhìn Matthew liếc nhìn,“Không nghĩ tới, ngươi loại này nhân còn sẽ hướng tới tốt đẹp đâu.”

Matthew mặc kệ lời này trung nhàn nhạt trào phúng, rất trang bức nói,“Ta là thân ở hắc ám, tâm hướng quang minh a !”

“Sai !” Helen - Hermann không chút khách khí nói,“Ngươi là thân ở hắc ám, lại hướng tới càng thêm hắc ám địa phương.”

“Ngươi......” Matthew bất đắc dĩ nói,“Ngươi cũng không cần nói ta, chúng ta là cùng một loại người.”

Hắn lập tức chuyển đề tài, vấn đáp,“Ngươi cảm giác Natalie - Portman còn có đạt được tốt nhất nữ chính đề danh khả năng sao?”

“Không có.” Helen - Hermann không có làm bất cứ suy xét,“Một điểm khả năng cũng không có.”

Matthew cố ý hỏi,“Vì sao?”

Helen - Hermann cho một ngắn gọn đáp án,“Lừa gạt không thể tha thứ.”

“Không đúng đi.” Matthew khẽ nhíu mày,“Hollywood khắp nơi đều có nói dối, dựa vào lừa gạt đoạt giải người không thiếu đi?”

“Không có sáng tỏ lừa gạt gọi lừa gạt sao? Đó là quan hệ xã hội.” Helen - Hermann nhàn nhạt nói,“Người lừa gạt biết bọn họ tại gạt người, kẻ bị lừa cũng biết chính mình tại bị lừa, nhưng chỉ muốn hay không sáng tỏ, đám lão nhân đối với lừa gạt đều sẽ làm như không thấy.”

Khóe miệng nàng treo lên không thể tra một tia cười lạnh,“Sáng tỏ , kia liền hoàn toàn bất đồng . Kia bang lão nhân da mặt rất dầy, lại cũng ít nhiều muốn mặt mũi.”

Matthew minh bạch nàng ý tứ, đơn giản chính là ngươi gạt ta có thể, ta cũng biết ngươi gạt ta, ta không để ý ngươi gạt ta, nhưng ngươi không thể khiến xem náo nhiệt nhân tất cả đều biết ngươi đang gạt ta, bằng không ngươi chính là tại đánh ta mặt.

Hiện tại loại tình huống này, Natalie - Portman còn có thể đạt được đề danh mà nói, không nói khác, toàn bộ Oscar công chính tính đều đem nhận đến nghi ngờ.

Tuy rằng nghi ngờ luôn luôn liền không thiếu qua, nhưng Oscar tóm lại còn có nội khố.

“Đúng, có chuyện trước tiên với ngươi nói dưới.” Helen - Hermann lúc này chuyển đề tài,“Ta ký xuống Mackenzie Foy, ngươi khiến James Wan hoặc là Bella - Anderson tìm ta đến đàm phán.”

Matthew gật gật đầu,“Này không vội, James bên kia kịch bản còn chưa sửa bản thảo, phỏng chừng muốn lại qua hai tháng hạng mục mới có thể bắt đầu trù bị.”

Muốn sáng lập một điện ảnh vũ trụ, lại không giống Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh như vậy có truyện tranh làm cơ sở, rất không dễ dàng, James Wan vẫn ở sửa chữa Tony - DeRosa - Grund kịch bản, vừa cùng phía trước Insidious thành lập nhất định liên hệ, còn có thể khiến tương lai có càng nhiều mở rộng khả năng.

Helen - Hermann còn nói thêm,“Còn có hảo tin tức.” Nàng thanh âm thoáng đè thấp,“Ta vừa đi Amanda chỗ đó một chuyến, cái kia phụ trách cùng Bob - Weinstein liên hệ nhân phản hồi nói, Bob - Weinstein oán giận Harvey - Weinstein số lần rõ ràng tăng nhiều, tại nhẫn nại hơn hai mươi năm sau, tựa hồ không tưởng tiếp tục nhịn xuống đi.”

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Ta bên kia còn cần thu thập càng nhiều chứng cớ, thời cơ còn không thành thục, khiến hắn tiếp tục bảo trì cùng Bob - Weinstein hữu nghị.”

Helen - Hermann đầu tiên là gật đầu, tiếp còn nói thêm,“Ngươi bên kia tiến hành thế nào .”

“Ronan - Farrow vẫn điều tra.” Matthew cũng không đối Helen - Hermann giấu diếm,“Trước mắt lấy đến rất nhiều chứng cớ, nhưng đại bộ phận nhân đối với ra mặt chỉ ra chỗ sai Harvey - Weinstein ôm có tương đối lớn nghi ngờ.”

Helen - Hermann rất bình tĩnh,“Không nên gấp gáp, xã hội đại hoàn cảnh đang theo đối với chúng ta có lợi phương hướng phát triển.”

Nữ quyền vận động hiện tại là càng ngày càng hưng thịnh .

Thời gian rất nhanh đến giữa trưa, cùng tại Beverly Hills Regent khách sạn trung, Oscar đề danh giả ngọ yến dĩ nhiên tiếp cận vĩ thanh.

Đây là trường có người hoan hỉ có người ưu yến hội.

Lạc tuyển giả khó tránh khỏi cảm xúc suy sụp, cố tình hiện trường có truyền thông tồn tại, còn muốn bày ra một bộ không để ý khuôn mặt tươi cười; Đạt được đề danh giả cố nhiên cao hứng, nhưng trận này gọi là Oscar chiến dịch mới tiến hành đến một nửa, mặt sau tiến lên mới là mấu chốt, căn bản không chấp nhận được bọn họ thả lỏng.

Christopher - Nolan như nguyện lấy đến tốt nhất đạo diễn đề danh cùng tốt nhất phim đề danh, nhưng tại nam chính căn bản không có làm bất cứ quan hệ xã hội, thậm chí ngay cả cơ bản nhất xung thưởng thái độ cũng không có dưới tình huống, tốt nhất nam chính đề danh tất nhiên cùng [ Inception ] vô duyên.

Yến hội trong sảnh, Natalie - Portman có vẻ đặc biệt đê điệu, so với ngồi cùng bàn mà ngồi Milla - Kunis phong thái phi dương, thậm chí có điểm không chớp mắt.

Đây chính là Hollywood, dù cho nàng ngầm hận thấu Milla - Kunis, vẫn là không thể không cùng nàng ngồi cùng bàn mà ngồi.

Bên cạnh Milla - Kunis đột nhiên nói,“Nat, kế tiếp chính là tốt nhất nữ chính đề danh .”

Natalie - Portman tà Milla - Kunis liếc nhìn, lời gì cũng không có nói, vô luận nói cái gì, đều đối với nàng tình cảnh không có bất cứ cải thiện.

Chỉ cần lấy đến đề danh ! nàng hôm nay tới nơi này, còn ôm cuối cùng một tia hi vọng.

Đảm nhiệm công bố đề danh danh sách Jennifer Garner lúc này đọc,“Tốt nhất nữ chính đề danh danh sách, Annette Bening,[ bọn nhỏ đều rất tốt ]. Nicole Kidman,[ hang thỏ ]. Jennifer - Lawrence, Winter's Bone. Michelle - Williams,[ màu lam lễ tình nhân ]. Amy - Adams,[ đấu sĩ ].”

Năm người tuyển tất cả đều công bố.

Jennifer Garner thanh âm vừa rơi xuống, sau lưng màn hình bên trên liền xuất hiện này mấy đề danh nhân danh tự.

Milla - Kunis nhìn những người đó danh, đối Natalie - Portman nói,“Thật đáng tiếc a, bên trong không có ngươi danh tự.”

Natalie - Portman ngốc ngốc không nói một câu, kiệt lực khống chế được cảm xúc, không để chính mình trước mặt nhiều như vậy nhân phá vỡ, tiền đầu nhập vào mấy trăm vạn dollar, kết quả một chuyện không thành, mặt sau phải làm thế nào?

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 884: Triệt Sắt Hãn Tướng

Cuối tháng một, bởi vì trường quay sự cố chết hơn một tháng sau,[ bộ đội đặc chủng 2: Toàn diện phản kích ] rốt cuộc thoát khỏi các loại phiền toái dây dưa, một lần nữa tại Burbank Hughes xưởng chế tạo máy bay kho máy studio trung khôi phục quay chụp.

Sở dĩ hao phí thời gian dài như vậy, vấn đề chủ yếu vẫn là tại Hollywood các đại công hội bên kia.

Hollywood công hội, mỗi năm đều sẽ thu thành viên năm thu nhập 3% làm hội phí, bọn họ đương nhiên không phải chỉ lấy tiền không làm sự, trên thực tế đối với kì hạ thành viên quyền lợi bảo hộ phi thường toàn diện.

Nói lên, từ Matthew đề cập đầu tư cùng sản xuất sau, tối không thích chính là công hội, động bất động liền bởi vì một ít vấn đề nhỏ tìm kịch tổ phiền toái, hơn nữa như vậy công hội không chỉ một, kịch tổ có bao nhiêu ngành nghề, tương đối ứng liền có bao nhiêu công hội.

Không nói khác, vi kịch tổ cung cấp vận chuyển phục vụ xe tải đám tài xế, sau lưng đều có một điện ảnh cùng kịch trường xe tải công nhân công hội.

Đương nhiên, công hội tối khiến người ta ghét một điểm chính là tổ chức nhân bãi công.

Không chỉ phải phải Matthew, tin tưởng sở hữu nhà tư sản đối với này đều rất đau đầu.

Thường thường Hollywood công hội tổ chức bãi công, đều thật lớn khả năng thật biến thành bãi công.

Điển hình nhất , lần trước biên kịch công hội tổ chức đại bãi công, biên kịch công hội đại khái có 12000 nhiều thành viên, mọi người bỏ phiếu dứt lời không bãi công, vĩnh viễn có thể ném ra bãi công phiếu, vì sao đâu? Bởi vì 12000 danh biên kịch, đại đa số thời điểm chỉ có 1000 nhiều người có việc làm, còn lại 10000 nhiều người dù sao cũng không việc làm, ở nhà đợi đâu, sau đó nói bãi công liền bãi công đi.

Xuất hiện như thế nghiêm trọng trường quay sự cố, mặt ngoài thoạt nhìn làm điều tra chỉ có đạo cụ sư công hội một nhà, trên thực tế rất nhiều công hội đều hướng kịch tổ gia tăng áp lực, kịch tổ không thể không từ đầu tới đuôi đem sở hữu giai đoạn đều vuốt một lần, hướng các đại công hội một lần nữa đệ trình báo cáo, vẫn kéo đến hiện tại.

Trong lúc này lãng phí thời gian, tinh lực cùng tài lực không cần nhiều lời,[ bộ đội đặc chủng 2: Toàn diện phản kích ] sản xuất phí tổn vô hình trung dâng lên hơn một ngàn vạn dollar.

Quay chụp khôi phục sau, Stephen - Sommers cũng nhanh hơn quay chụp tiết tấu, tranh thủ có thể khiến phim dựa theo kế hoạch hoàn thành quay chụp.

“Loại bỏ sở hữu dư thừa động tác.”

Trường quay trung, động tác chỉ đạo đối Matthew cùng Dwayne Johnson nói,“Các ngươi là cường đại nhất quân nhân, các ngươi mỗi một lần ra tay đều là trí mạng , đều là bôn đối phương yếu hại, bày ra các ngươi lực lượng chi mĩ !”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Không thành vấn đề.”

Dwayne Johnson cười cười,“Hảo.”

Động tác chỉ đạo lại chi tiết dặn dò kế tiếp trận này cảnh hành động yếu điểm, lúc này mới rời đi.

“Vài năm không gặp.” Matthew nhìn Dwayne Johnson,“Dwayne, ngươi so phía trước càng cường tráng.”

Hai người phía trước hợp tác qua National Treasure, coi như là người quen .

Dwayne Johnson lộ ra hàm hậu tươi cười,“Không có biện pháp, ta diễn sở hữu nhân vật đều một dạng, chỉ có thể ở trên dáng người nghĩ biện pháp.”

Matthew không lại nói này mấy cùng công tác không quan hệ mà nói, cùng Dwayne Johnson thảo luận lên kế tiếp màn diễn chung.

Thực ra hắn cũng không nghĩ tới, kịch tổ bởi vì diễn viên cá nhân vấn đề, lâm thời đổi mới rắn hổ mang một phương đom đóm diễn viên, mới tới diễn viên chính là trước mặt Dwayne Johnson.

Đại khái là nhận đến hắn ảnh hưởng, Dwayne Johnson phát triển không tính là nhiều thuận lợi, đến hiện tại miễn cưỡng có thể nói là nhị lưu ngôi sao.

Quay chụp rất nhanh bắt đầu, đạo diễn Stephen - Sommers ra lệnh một tiếng, Matthew cùng Dwayne Johnson liền động thủ .

Vô luận Matthew vẫn là Johnson, đều là điển hình mãnh nam, bọn họ cảnh hành động cũng đại biểu cho chỉnh bộ phim động tác thiết kế phong cách, này hai người động thủ lên, không có giả dối nửa phần vũ đánh thành phần, tất cả đều là bạo tạc thức lực lượng mỹ cảm.

Đương nhiên, động tác cơ bản đều là trước thiết kế hảo.

Trận này cảnh hành động cuối cùng, lấy Matthew dùng bẻ vai quật ngã đem Dwayne Johnson ném tại sàn trên đệm kết thúc.

Dwayne Johnson lớn như vậy khổ người, lại khiến hắn không như thế nào cố sức ngã sấp xuống, cố nhiên có Johnson phối hợp duyên cớ, nhưng hắn lực lượng vẫn đều rất cường đại.

Theo tuổi gia tăng, đặc biệt là đến ba mươi tuổi về sau, thân thể không thể tránh khỏi có điều suy giảm, Matthew cũng không ngoại lệ, bất quá hắn suy giảm tốc độ phi thường thong thả, xa xa thấp hơn người thường tiêu chuẩn.

“Xem tình huống hiện tại.”

Cự ly quay chụp trường quay không xa một chỗ trên đài cao, đến từ Hasbro đại biểu Brian - Goldner đối Paramount ảnh nghiệp Lorenzo - Bonaventura nói,“Matthew - Horner vẫn là cái kia Matthew - Horner, lấy hắn thân thủ, phỏng chừng có thể lại đánh mười năm.”

Lorenzo - Bonaventura phụ họa nói,“Tuy rằng gã này là quỷ hút máu, nhưng không thể phủ nhận hắn thương nghiệp lực ảnh hưởng.”

Brian - Goldner thở dài,“Hắn này bộ phim thù lao chính là 2000 vạn dollar gia 20% toàn cầu box office phân thành, tiếp theo bộ tục tập chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”

Lorenzo - Bonaventura rơi vào trầm mặc,[ G.I. Joe: Rise of Cobra ] từ box office đến quanh thân tất cả đều đại bán, vì lưu lại Matthew - Horner cùng hắn thương nghiệp kêu gọi lực, Paramount cùng Hasbro không thể không tăng lớn lợi thế, toàn diện tăng lên Matthew - Horner thù lao cùng phân thành tỉ lệ.

Chỉ cần [ toàn diện phản kích ] thành công, phim ít nhất một phần ba lợi nhuận liền sẽ bị Matthew - Horner một người lấy đi.

Điểm ấy khiến Paramount ảnh nghiệp cùng Hasbro công ty phi thường đau lòng, lại phi thường bất đắc dĩ.

“Chúng ta thật nên khiến công tước chết mất.” Brian - Goldner mà nói đại biểu không hẳn không phải Hasbro ý kiến,“Công ty nội bộ đối Matthew - Horner cao thù lao ý kiến rất lớn.”

Lorenzo - Bonaventura lại lắc lắc đầu,“Này thật sự rất không tất yếu.” Hắn lại giải thích nói,“Matthew - Horner kêu gọi lực không gì sánh kịp, nhìn như chúng ta muốn bị hắn phân đi tỉ lệ lớn thu nhập, nhưng ngươi đừng quên, Hollywood vô số án lệ một lần lại một lần chứng minh, có hay không Matthew - Horner phim box office cùng quanh thân thu nhập hoàn toàn bất đồng, Cloud Atlas cùng [ John Carter ] chính là tốt nhất chứng minh.”

Brian - Goldner không nói gì.

“Không nói Cloud Atlas cái loại này thần thần bí bí cố ý tìm chết phim.” Lorenzo - Bonaventura tiếp tục nói,“Đan nói [ John Carter ], đối lập [ rắn hổ mang quật khởi ], hai bộ phim chất lượng thật có box office biểu hiện ra chênh lệch lớn như vậy sao?”

Hắn cũng không cần Brian - Goldner trả lời, tự mình nói,“Đơn giản chính là [ John Carter ] nam chính là Brad - Pitt, mà [ rắn hổ mang quật khởi ] diễn viên chính là Matthew - Horner.”

Brian - Goldner lắc đầu,“Công ty nội bộ tổng có nhân không cam lòng.”

Lorenzo - Bonaventura mang theo khinh thường nói,“Ánh mắt thiển cận ! bọn họ cũng không ngẫm lại, là chia sẻ 10 ức dollar thu nhập lợi nhuận cao, vẫn là chia sẻ 3 ức dollar cao?”

Loại này số học đề nhìn qua cực kỳ đơn giản, nhưng tại ích lợi trước mặt, lại không phải mỗi người đều có thể tính thanh.

Trường quay trung quay chụp lại bắt đầu , hai người không nói gì thêm.

Tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh lại một lần vang lên, Matthew cùng Dwayne Johnson lại bắt đầu đối chiến, như cũ là tay không vật lộn.

Này bộ phim động tác thiết kế, bắt nguồn từ Gypsy Keysi cách đấu thuật, quyền quyền đánh vào da thịt.

Keysi cách đấu thuật bắt nguồn từ quân nhân, càng thêm chú ý thực dụng tính, lấy phù hợp nhân thể không thể cách đấu mà thiết kế, bản thân liền định vị ở thực chiến.

Này hệ thống kỹ thuật đơn giản, thực dụng tính cường, có chứa đại lượng hai tay hộ đầu, đầu chùy cùng khuỷu tay kích đẳng động tác.

So với mặt khác, này cũng càng thêm phù hợp Matthew cùng Dwayne - Johnson phong cách.

Matthew ấn tượng khắc sâu nhất cảnh hành động, đến từ từng xem qua [ Superman: Man of Steel ], phim đem cái loại này một quyền ném ra mấy con phố đánh nhau phong cách chân nhân hóa, cho người tạo thành cường đại thị giác trùng kích, phối hợp cao tốc nhiếp ảnh, mỗi một quyền đều cực cụ lực rung động, càng thể hiện ra siêu nhân thần tính một mặt.

[ toàn diện phản kích ] khẳng định đi không được loại này lộ tuyến.

Đương nhiên, giống khôi hài điếu thằng Ninja đại chiến linh tinh , này bộ phim bên trong khẳng định sẽ không xuất hiện.

Tuy rằng bạch u linh gia nhập đến quay chụp trung, nhưng bộ đội đặc chủng bên này tạm thời không có xà mắt, lại càng sẽ không xuất hiện cứng ngắc tới cực điểm cấp bạch u linh tẩy bạch vai diễn.

Hơn nữa bạch u linh vai diễn rất ít, chỉ là rắn hổ mang quan chỉ huy bên cạnh một tiểu vai phụ, liên Thomas cùng Zartan huynh đệ cũng không bằng.

Một ngày quay chụp kết thúc, Matthew cùng Dwayne - Johnson đều mệt gần chết, này mấy tay không vật lộn cảnh hành động, đại bộ phận đều mang theo đặc tả, hai người cơ bản vô dụng kỹ năng đặc biệt thế thân, tuy rằng cảnh hành động màn ảnh rất ít có vượt qua mười giây, nhưng một ngày mấy chục điều màn ảnh quay chụp xuống dưới, đối thể năng cũng là cự đại khảo nghiệm.

May mắn hai người đều là phòng tập thể thao trung triệt thiết hãn tướng, mệt về mệt, lại không có thụ thương.

Tan tầm trở về thời điểm, Braun - Williams đem tài xế chạy tới một khác chiếc xe thượng, tự mình lái xe chở Matthew hồi Beverly Hills, rõ ràng là có tương đối bí mật sự tình muốn nói.

“Chuyện gì?” Matthew dâng lên cửa sổ thủy tinh, chủ động hỏi.

Braun - Williams chạy qua một giao lộ, lúc này mới nói,“Là Amber - Heard bên kia.”

Matthew gật gật đầu,“Nói đi.”

“Ta tìm người bí mật chú ý Amber - Heard hơn một tháng, phát hiện một ít tình huống.” Braun - Williams thanh âm không tính lớn,“Hơn một tháng này trung, Amber - Heard công tác cùng sinh hoạt đều rất bình thường, tham dự một bộ phim truyền hình quay chụp, là khách mời một tiểu nhân vật.”

Hắn khẩu khí hơi biến,“Chỉ có một điểm, Amber - Heard ba lần cùng một nhìn qua rất phổ thông cao ốc bảo an gặp mặt.”

Matthew hỏi,“Tra qua cái kia bảo an sao?”

“Tra qua.” Braun - Williams hồi đáp,“Người nọ từng tại chín mươi niên đại làm thuê cho Miramax.”

“Miramax?” Matthew nhíu mày,“Chín mươi niên đại Miramax?”

Hắn ngón tay chậm rãi gõ chỗ ngồi cái đệm,“Việc này có ý tứ .”

Theo sau, Braun - Williams lại đối Matthew nói lên một ít cụ thể chi tiết tình huống, bởi không biết Amber - Heard cùng tên kia bảo an gặp mặt nói chuyện cái gì, ai cũng không xác định này bình thường vẫn là không bình thường.

Nhưng Matthew cảm giác, có một số việc thà rằng hướng chỗ xấu tưởng, cũng không thể khinh thường.

Nếu Amber - Heard thật có vấn đề, kia liền...... Tìm nàng lại đây tán gẫu hảo.

Vào lúc ban đêm, Matthew cấp Amber - Heard gọi điện thoại, này cuối tuần hắn nghỉ ngơi, dứt khoát hẹn Amber - Heard cuối tuần đến trang viên làm khách.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 885: Nghiêm Hình Bức Cung

Ba --

Bố trí đổi mới hoàn toàn phòng chơi nội, đột nhiên vang lên roi không trừu thanh âm, nghe vào Amber - Heard trong lỗ tai, phảng phất trống rỗng nổ vang kinh lôi như vậy.

Amber - Heard theo bản năng run lên, tựa hồ sợ roi trừu tại chính mình trên người, cố tình lại mang theo một điểm chờ mong.

Roi lại một lần trừu vang, Amber - Heard trên mặt mang mắt tráo, căn bản nhìn không tới roi ở nơi nào, chỉ có thể bằng thanh âm phán đoán, roi hẳn là cự ly chính mình rất gần .

“Matthew......” Nàng thanh âm đang phát run.

Ba --

Đáp lại nàng như cũ là roi không trừu thanh âm.

Matthew vòng quanh Amber - Heard dạo qua một vòng, giống như là thẩm vấn quan tra tấn phía trước xem kỹ chính mình phạm nhân như vậy.

Amber - Heard hai tay khóa tại trên vòng treo, ánh mắt mang mắt tráo, căn bản nhìn không tới Matthew ở nơi nào, nhưng biết hắn liền tại chính mình bên cạnh.

Hai người dĩ vãng chơi qua rất nhiều đại xích độ trò chơi, nhưng vận dụng chân chính có đủ thương tổn lực đạo cụ vẫn là lần đầu tiên.

Sợ hãi, e ngại, chờ mong, hưng phấn...... Này mấy phức tạp cảm xúc, lúc này ở trên người nàng dây dưa thành một đoàn.

Tiếng bước chân đột nhiên vang lên, từ nhẹ trở nên nặng, Amber - Heard ánh mắt nhìn không tới, lỗ tai lại nghe được càng rõ ràng , từ tiếng bước chân thượng phán đoán, Matthew tại vòng quanh nàng xoay quanh, dạo qua một vòng lại một vòng.

Đây là muốn làm cái gì? Động thủ liền nhanh một chút đi ! muốn sốt ruột muốn chết sao?

Trong một mảnh bóng tối, Amber - Heard đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hiện tại trên hệ thống mạng rộng khắp truyền lưu một quyển Edward cùng Isabella đại xích độ đồng nhân tiểu thuyết, trong đó đề cập đến rất nhiều hiện tại loại này cảnh tượng, nghe nói tiểu thuyết là Matthew lấy đến Stephanie - Meyer trao quyền, chuyên môn cam kết tay súng viết đồng nhân......

Nhìn hắn hôm nay thuần thục khóa chặt chính mình, roi lại chơi thực lưu, hình như là trung lão thủ, nên sẽ không kia bộ đồng nhân tiểu thuyết là hắn tự mình viết đi?

Matthew chuyên môn luyện qua roi, bất quá là từng ở trong núi thả trâu chăn dê khi luyện ra , không nghĩ tới thế nhưng thực sự có dùng đến một ngày.

Đương nhiên, hắn không phải thật muốn lấy roi quất người, mà là tự cấp Amber - Heard chế tạo áp lực.

Ba --

Roi lại trừu vang.

“A --”

Amber - Heard cảm giác được tiếng gió, không tự giác hô một tiếng.

Matthew cảm giác không sai biệt lắm , chậm rãi mở miệng,“Amber - Heard tiểu thư, hiện tại ngươi là của ta tù phạm ! ta......”

“Đúng vậy !” Amber - Heard ra ngoài Matthew đoán trước, thế nhưng đặc biệt phối hợp, không đợi hắn nói xong, liền nói tiếp nói,“Ta là của ngươi tù phạm, ta không thể phản kháng.”

Matthew đi qua, thô bạo bốc lên nàng cằm,“Ta khiến ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó, ta hỏi ngươi cái gì ngươi tất yếu trả lời cái gì !”

Amber - Heard lập tức đáp lại,“Đúng vậy,master !”

Matthew hôm nay ước Amber - Heard lại đây, cũng không phải là chơi trò chơi .

“Nói một chút đi, ngươi cùng Harvey - Weinstein là sao thế này?” Matthew cố ý trá Amber - Heard,“Có phải hay không cùng hắn cấu kết yếu hại ta?”

“Ngạch......” Amber - Heard đột nhiên thất thanh.

Bị phát hiện ? Đây là nàng phản ứng đầu tiên.

Thật bị phát hiện a ! đây là nàng đệ nhị phản ứng, ta nên làm cái gì bây giờ?

May mắn, ban sơ nàng đáp ứng thời điểm, liền thiết tưởng qua các loại tình huống, không bị phát hiện có thể lấy đến Harvey - Weinstein nhân vật là lý tưởng nhất , bị phát hiện mà nói......

Kia liền đem Harvey - Weinstein bán đi !

Amber - Heard luôn luôn đều không là tiết tháo cao nhân, huống hồ sớm đã có qua phương diện này suy xét, thầm nghĩ mười mấy giây, liền nhanh chóng làm ra quyết định.

“Ta nói ! ta nói !” Amber - Heard giống như là tại địch nhân roi da dưới phản bội phản đồ,“Ta tất cả đều nói.”

Cái này đến phiên Matthew thất thanh , vừa chính là trá Amber - Heard, dựa theo bình thường lộ số, Amber - Heard liền tính thật cùng Harvey - Weinstein có cấu kết, không phải hẳn là thề thốt phủ nhận, liều chết không từ sao? Sau đó chính mình hóa thân phái phản động, đối Amber - Heard nghiêm hình tra tấn, giống cái gì buộc chặt, tích...... Không đúng, hẳn là nước ớt cùng ghế hùm linh tinh kề bên dùng, xem là đánh chết cũng không nói mạnh miệng, còn là hắn thủ đoạn lợi hại.

Còn chưa động thủ đâu, như thế nào liền chiêu? Này cũng quá để người thất vọng.

Matthew chuyển tới Amber - Heard ngay mặt, một cước đem trên sàn nến sáp đá đi, ngoan thanh ép hỏi nói,“Ngươi nói đều là thật ?”

Phủ nhận đi, phủ nhận mà nói ta chuẩn bị nến sáp...... Không, là hình cụ, ngoan ngoan tâm cũng liền đều dùng tới .

Nhưng Amber - Heard so với hắn tưởng càng không có nguyên tắc,“Thật ! thiên chân vạn xác !” Nàng cũng không ngốc, lại bỏ thêm một câu,“Ta là bị Harvey - Weinstein bức !”

Chuyện này tốt nhất kết quả chính là lấy đến Harvey - Weinstein nhân vật đi xung Oscar, hiện tại rõ ràng không có khả năng , Matthew - Horner thần thông quảng đại, thế nhưng biết chính mình cùng Harvey - Weinstein cấu kết, không nói mặt khác , nàng khẳng định không thể đạt thành Harvey - Weinstein yêu cầu mục tiêu, lấy Harvey - Weinstein bá đạo tác phong, phỏng chừng nàng về sau sẽ không dễ chịu.

Nếu như vậy, kia liền đem Harvey - Weinstein bán đi hảo, có thể kiếm hồi bao nhiêu đến tính bao nhiêu.

Lại nói, trong giới ai chẳng biết Harvey - Weinstein là loại người nào? Liên Judy - Dench cùng Meryl - Streep như vậy lão bài nữ tinh đều dám loạn thượng thủ, huống chi nàng loại này tiểu diễn viên?

“Có thể hay không......” Amber - Heard cảm giác tối như mực mắt tráo để người có loại thoát ly hiện thực mộng ảo,“Đem ta buông xuống đến lại nói, hảo sao?”

Matthew lạnh giọng trả lời,“Hiện tại liền nói !”

Amber - Heard không có nói, ngược lại hỏi,“Ngươi hay không là sớm liền hoài nghi , hôm nay cố ý khóa lên ta ép hỏi?”

Loại thời điểm này, Matthew đương nhiên muốn biểu hiện tính sẵn trong lòng,“Không sai, từ tháng mười hai ta liền tại để người nhìn chằm chằm ngươi.”

Nghe nói như thế, Amber - Heard cũng không biết vì sao, bỗng nhiên có điểm thất vọng, nguyên lai chỉ là nghiêm hình bức cung mà thôi, không phải thật sự muốn khoái hoạt cùng nhau chơi đùa......

“Là Harvey - Weinstein thấy được về ta và ngươi bát quái chuyện xấu.” Amber - Heard tự nhiên muốn từ đối với chính mình có lợi nhất góc độ đi nói chuyện này,“Sau đó tìm đến ta, yêu cầu ta dùng độc phẩm dụ hoặc ngươi, khiến ngươi nhiễm lên trọng độ độc nghiện, mượn này hủy ngươi !”

Từ nghe được Braun - Williams điều tra phản hồi, Matthew liền có phương diện này suy đoán, đối Amber - Heard mà nói cũng không ngoài ý muốn.

Ngẫm lại Oscar chi dạ, Harvey - Weinstein cũng dám giam cầm một đạo diễn, liền biết hắn lá gan có bao nhiêu lớn, này vốn là làm việc không từ thủ đoạn nhân.

“Tiếp tục.” Matthew nhàn nhạt nói.

Amber - Heard thoáng kiễng một chân, làm cho thời gian dài bảo trì một tư thế thân thể thoáng thả lỏng, còn nói thêm,“Harvey - Weinstein vì ta khai ra một nhân vật làm thù lao, một bộ lấy Oscar vi mục tiêu tình yêu tiểu thuyết cải biên điện ảnh nữ chính.”

Nàng nhanh hơn ngữ tốc,“Ta vốn là muốn cự tuyệt , nhưng Harvey - Weinstein uy hiếp ta, nói khiến ta về sau tiếp không đến có phân lượng nhân vật.”

Matthew chậm rãi vuốt ve roi, có thể nghe được đi ra, Amber - Heard mặt sau câu kia, không hẳn là thật .

Nhưng đây không phải mấu chốt.

Rất rõ ràng, cùng Harvey - Weinstein trong tối ngoài sáng xung đột nhiều lần sau, mâu thuẫn càng trở nên bén nhọn, không chỉ là hắn ngầm tại tính toán Harvey - Weinstein, Harvey - Weinstein cũng tại nghĩ biện pháp đối phó hắn.

May mắn hắn đối thuốc phiện cực kỳ phản cảm, bằng không tại một mỹ nữ mang ngươi cùng nhau lãng cùng nhau phi mời dưới, nói không chừng liền rơi vào hố bên trong .

Amber - Heard còn đang tiếp tục nói cùng Harvey - Weinstein ở giữa sự, bao gồm mỗi lần cùng Harvey - Weinstein vị kia người đại lý gặp mặt đợi đã (vân vân).

Matthew biên nghe Amber - Heard nói, biên đang tự hỏi như thế nào ứng đối.

Không hề nghi ngờ, Amber - Heard trong lời nói trộn bỏ thêm rất nhiều thiên hướng về nàng lời nói, đem chính mình đắp nặn thành một bị hắc ác thế lực áp bách kẻ yếu.

Nhưng những lời này, hữu dụng cũng không nhiều, dựa theo nàng thuyết pháp, Harvey - Weinstein chỉ cho nàng hứa hẹn nhân vật sự tình, còn lại tất cả đều là cái kia người đại lý bảo an theo như lời.

Đương nhiên, việc này khẳng định là Harvey - Weinstein ở sau lưng thao túng.

Chủ nghĩa đế quốc vong ta chi tâm bất tử a !

Matthew lắc đầu cảm khái một câu, lại nhìn về phía đối diện mang mắt tráo bị khóa lên đến nữ diễn viên, này Amber - Heard nên xử lý như thế nào đâu?

Giam lại ngoạn mật thất giam cầm? Tuyệt đối không được, ta không phải cái loại này người xấu a.

Matthew lại vòng quanh Amber - Heard dạo qua một vòng, rất nhanh nghĩ tới đối sách, Harvey - Weinstein cùng hắn ngoạn Vô Gian đạo, vì sao không đến phản Vô Gian đạo?

“Ngươi trong bao còn mang theo kia hai bao thuốc phiện đi?” Matthew chậm rãi hỏi.

Amber - Heard vội vàng gật đầu,“Mang theo đâu.”

Matthew cố ý nói,“Nhớ kỹ, một có độc nghiện nhân, trong bao thuốc phiện sẽ không nhất thành bất biến.”

“A !” Amber - Heard bừng tỉnh đại ngộ,“Ta...... Sơ sót.”

“Đoạn thời gian trước, có vừa lộ đầu tiểu ngôi sao ca nhạc muốn dùng bình rượu tạp ta.” Matthew bỗng nhiên nói lên không liên quan sự,“Của ta nhân phán đoán hắn hấp độc, sau đó ta tìm đến cảnh sát, khiến hắn trở thành Mexico buôn lậu thuốc phiện đồng đảng.”

Hắn chuyển tới Amber - Heard trước người, lại một lần bốc lên nàng cằm,“Ngươi biết cảnh sát cùng FBI đối cùng ta có liên lụy buôn lậu thuốc phiện phi thường mẫn cảm đi?”

Amber - Heard hơi hơi nâng đầu, nói,“Ta biết, ta nghe nói qua việc này, cái kia chọc tới của ngươi tiểu ngôi sao ca nhạc gọi Justin Bieber, năm trước bị khống tàng độc, buôn lậu thuốc phiện cùng nguy hại xã hội quan hệ xã hội an toàn, phán tám năm thời hạn thi hành án, còn không được nộp tiền bảo lãnh cùng tạm tha.”

Matthew thanh âm đột nhiên chuyển lãnh,“Ngươi nói ta hiện tại báo nguy, lấy ngươi trong bao thuốc phiện, sẽ là cái gì hậu quả đâu?”

Amber - Heard lập tức hoảng,“Không cần ! ngàn vạn không cần !” Nàng vội vàng nói,“Matthew, ta là bị buộc , cũng là thiên hướng của ngươi, ngươi không cảm giác sao? Ta mỗi lần lấy thuốc phiện dụ hoặc ngươi, đều là làm theo phép.”

Matthew không để ý tới lời của nàng, ngược lại nói,“Amber, ta phía trước thực thích ngươi, ngươi xinh đẹp, gợi cảm lại khai phóng.”

Amber - Heard cũng không ngốc, mắt thấy Matthew không có báo nguy, cũng tưởng đến một vài sự tình, hỏi,“Matthew, ngươi muốn cái gì? Ta......”

“Rất đơn giản.” Matthew chậm rãi nói,“Đứng đến ta bên này.”

Lời này vừa vào tai, Amber - Heard không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ta vừa rồi đã hạ quyết tâm muốn đứng đến ngươi bên này a.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 886: Quy Tắc Trò Chơi

Trong phòng chơi, Amber - Heard quỳ ngồi trên mặt đất, phảng phất một nô lệ như vậy, ngẩng đầu ngưỡng vọng đối diện ngồi ở trên ghế Matthew, xinh đẹp trên khuôn mặt tất cả đều là phục tùng biểu tình.

Matthew đại mã kim đao ngồi ở trên ghế, lợi dụng trong khoảng thời gian này, phía trước phía sau suy xét không thiếu như thế nào vận dụng Amber - Heard quân cờ này sự.

Vừa Amber - Heard vì thủ tín cùng hắn, đề nghị khiến hắn dùng điện thoại chụp xuống nàng hút thuốc phiện hình ảnh.

Này coi như là đem một điểm không nặng không nhẹ thóp giao đến hắn trong tay.

Thực ra từ lần đầu tiên đến hiện tại, Matthew đều tại học tập Trần lão sư, đương nhiên sẽ không ngốc đến nói cho Amber - Heard.

Tuy rằng Amber - Heard biểu hiện ra thành ý cùng thái độ, nhưng muốn nói 100% tín nhiệm Amber - Heard, đó là nói đùa.

Liền tính muốn ngoạn vừa ra phản Vô Gian đạo, cũng không thể đề cập đến hắn kế hoạch cơ mật cùng hạch tâm.

“Amber.” Matthew chậm rãi mở miệng,“Ngươi kế tiếp tính toán làm như thế nào?”

“Ta...... Ta......” Amber - Heard cắn cắn môi, nói,“Ta sẽ cùng Harvey - Weinstein phân rõ giới hạn ! lại cũng không cùng hắn lui tới !”

Matthew nhìn Amber - Heard, lại không nói chuyện.

Amber - Heard còn nói thêm,“Matthew, ngươi báo nguy mà nói, ta nguyện ý làm chứng.”

Matthew khẽ nhíu mày, loại sự tình này như thế nào báo nguy?

Amber - Heard nhìn Matthew liếc nhìn, hỏi,“Ta...... Ta nên làm như thế nào?”

“Ta khiến ngươi làm sự rất đơn giản.” Matthew nhàn nhạt nói,“Đêm nay sự coi như chưa từng xảy ra, tiếp tục cùng Harvey - Weinstein bên kia bảo trì tiếp xúc, ngươi nói cho hắn ta đã nhiễm lên độc nghiện.”

Amber - Heard không ngu ngốc, ngược lại rất có một ít thông minh, bằng không cũng sẽ không làm ra hai mặt sự tình, lúc này dần dần phẩm vị ra Matthew ý tứ trong lời nói.

Đây là muốn khiến nàng đương hai mặt gián điệp a !

Matthew không nhanh không chậm nói,“Nếu ta thời gian dài không có nhiễm lên độc nghiện, lấy Harvey - Weinstein làm việc phong cách, đối với ngươi sẽ không khách khí, đúng không?”

“Đúng vậy.” Amber - Heard điểm ấy nhận thức vẫn phải có,“Đối với ta loại này tiểu diễn viên đến nói, hắn quá cường thế, rất bá đạo, cho nên......”

Matthew nâng tay ngăn lại Amber - Heard,“Harvey - Weinstein không phải muốn cho ngươi một nữ chính sao? Ta giúp ngươi lấy đến cái kia nữ chính.” Đây là điển hình đánh bàn tay lại cho táo ngọt,“Hơn nữa ta đối với ngươi hứa hẹn như cũ hữu hiệu, ngươi như cũ có thể biểu diễn ta một hạng mục nữ phụ, không phải tiểu chế tác phim kinh dị, mà là [ Twilight ] series.”

Tại Hollywood cao tầng trong giới, Harvey - Weinstein phương diện này thanh danh thật không tốt, thường xuyên vi phạm hứa hẹn, ăn sạch sẽ sau lại đem người một cước đá văng ra, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy về hắn cường kiện nghe đồn.

Nếu người khác trả giá , mặc kệ có phải hay không hắn cứng rắn đến, nếu là chiếm được hồi báo, cũng rất khó xuất hiện cường kiện linh tinh thuyết pháp.

Đây là Hollywood, cùng này nói là tiềm quy tắc, không bằng nói là trò chơi quy tắc, Harvey - Weinstein tùy ý giẫm lên trò chơi quy tắc lâu lắm , phỏng chừng cũng không đem trò chơi quy tắc để ở trong lòng .

Cấp Amber - Heard hứa hẹn có thể tin được không?

Có lẽ có thể hồ lộng trụ này mấy nóng lòng thành danh tiểu diễn viên, nhưng Harvey - Weinstein thật sẽ đem một quý giá xung áo danh ngạch giao cho Amber - Heard này đẳng cấp diễn viên sao?

Nếu hắn đoán trước không sai, đẳng Amber - Heard câu dẫn hắn hít thuốc phiện thành công, mà Harvey - Weinstein lại không chịu cấp nhân vật, kia liền phấn khích .

Có một số việc, không có đối lập liền sẽ không có thương hại.

Nghe được [ Twilight ], Amber - Heard ánh mắt đều sáng, này series phủng đỏ quá nhiều tuổi trẻ diễn viên, tuy rằng không phải mỗi người đều giống nam nữ nhân vật chính như vậy nổi tiếng, nhưng nhân vật vai diễn hơi chút nặng nề điểm diễn viên, một đám đều thanh danh đại chấn.

Amber - Heard biết muốn được đến cái gì, liền muốn trả giá đại giới đạo lý, hỏi,“Ta làm như thế nào? Đi dụ hoặc Harvey - Weinstein hít thuốc phiện sao?”

“Không cần.” Matthew chậm rãi lắc đầu,“Ta như thế nào bỏ được khiến ngươi làm này mấy?”

Hắn muốn đẳng Harvey - Weinstein bên kia như thế nào đối đãi Amber - Heard, phía trước Amber - Heard theo như lời cái kia do [ tránh ra, khiến ta ôm hạnh phúc ] tiểu thuyết cải biên hạng mục, đến cùng hay không sẽ dùng nàng đương nữ chính?

Matthew ngữ khí đặc biệt bình thản,“Ta nói qua, muốn ngươi làm sự rất đơn giản. Ngươi mặt sau có cơ hội cùng Harvey - Weinstein tiếp xúc mà nói, đem Harvey - Weinstein nói lời nói ghi xuống.”

Amber - Heard há miệng thở dốc, có điểm giật mình, hỏi,“Liền đơn giản như vậy?”

“Ân.” Matthew cười cười,“Của ta nhân sẽ lấy một ngụy trang ghi âm cùng máy quay cho ngươi, như vậy rất khó bị người khác phát hiện.”

Đây là do Braun - Williams làm đến mới nhất quân dụng cấp bậc thiết bị, nguyên bản là thí nghiệm thiết bị quấy nhiễu dùng, vừa lúc có chỗ dùng.

Amber - Heard nhẹ nhàng thở ra, trong lòng khó tránh khỏi làm ra tương đối, so với Harvey - Weinstein, Matthew yêu cầu làm điểm ấy sự dứt khoát bé nhỏ không đáng kể.

Nữ nhân đều là tùy thân mang bao , trong túi có thể trang rất nhiều thứ.

Loại sự tình này làm lên đến dứt khoát rất dễ dàng, phiêu lưu nhỏ đến có thể xem nhẹ bất kể.

“Nếu...... Ta là nói nếu......” Amber - Heard khí thế phi thường nhược,“Harvey - Weinstein không lại gặp ta đâu?”

Matthew tựa hồ rất không thèm để ý,“Kia liền cái gì cũng không làm.” Hắn lại bỏ thêm một câu,“Ta nhiễm lên độc nghiện, hắn không phải muốn cho ngươi một trọng lượng cấp nữ chính sao?”

Amber - Heard gật gật đầu, mặt sau hẳn là còn sẽ cùng Harvey - Weinstein gặp mặt đi?

“Lên.” Matthew nhếch nhếch đầu ngón tay, muốn cho Amber - Heard từ mặt đất đứng lên, nói,“Amber, ta vẫn thực thích ngươi, ngươi xinh đẹp khuôn mặt, ngươi khêu gợi dáng người, còn có ngươi khai phóng thái độ......”

Đại khái là không cần bang Matthew làm khiến chính mình rất khó xử sự, cũng không có trả giá thảm thống đại giới, Amber - Heard lúc này nở nụ cười, lại không có đứng lên, ngược lại bò đến Matthew phía trước, phảng phất tiểu cẩu nhìn chủ nhân như vậy, trong ánh mắt tất cả đều là lấy lòng,“Ta là của ngươi, phía trước là, hiện tại là, tương lai vẫn là.”

Nàng cố ý nói,“Chủ nhân của ta.”

Matthew vừa mà nói đương nhiên đều là...... Giả , trên thực tế Amber - Heard quân cờ này cũng không trọng yếu, liền tính lại phản bội, đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng.

Đương nhiên, có thể phát huy điểm tác dụng tốt nhất .

Hắn tổng không thể thật đem Amber - Heard trở thành tiểu cẩu buộc ở mật thất bên trong đi? Vẫn là ném cho Harvey - Weinstein đi ngột ngạt đi.

Amber - Heard ghé sát vào một ít, thì thào nói nhỏ,“Ta đều là của ngươi......”

Matthew ra vẻ quan tâm,“Cùng Harvey - Weinstein giao tiếp, muốn bảo vệ tốt chính mình, hắn người kia rất hạnh kiểm xấu, cũng phi thường không nói trò chơi quy tắc, thậm chí sẽ dùng cường.”

“Ta sẽ .” Amber - Heard nháy mắt có loại cảm giác, cùng Matthew so cùng ngang ngược bá đạo Harvey - Weinstein cường nhiều lắm, lập tức nói,“Ta có học qua nữ tử phòng thân thuật, đối phó cái loại này lạn tao béo lão đầu, không thành vấn đề.”

Nói tới đây, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn Matthew liếc nhìn, một là có được cường hãn dáng người cùng năng lực thịnh thế mĩ nhan, một là mập mạp đầy mỡ tao lão đầu, nên tuyển nào còn cần nói nha?

Cho dù là vì đẹp mắt, cũng muốn nhiều cùng Matthew lui tới.

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Nhớ rõ, an toàn đệ nhất.”

“Ân.” Amber - Heard ứng xuống dưới.

Matthew từ trên ghế đứng lên, hướng Amber - Heard vươn tay,“Đứng lên đi, chúng ta đi ăn khuya.”

Amber - Heard lại không có đứng lên ý tứ, ngược lại ngữ mang dụ hoặc,“Chúng ta đem vừa rồi trò chơi tiếp tục đi xuống, hảo sao?”

Nàng vẫn là không yên lòng, Harvey - Weinstein bên kia là không cần trông cậy vào , tương lai hi vọng vẫn là tại Matthew bên này, phải tăng lớn ở bên này lợi thế a.

Loại này yêu cầu, Matthew đương nhiên sẽ không cự tuyệt, ăn khuya trực tiếp biến thành mã măng khô xào thịt.

Ngày hôm sau, Amber - Heard vẫn nằm đến trưa, Matthew mới khiến Braun - Williams đem nàng đưa đi, đồng thời để người tiếp tục nhìn chằm chằm nàng.

Này cũng tiêu phí không được vài đồng tiền, với hắn mà nói liên không đáng kể đều không tính là, còn có thể giúp đỡ Braun - Williams kia mấy cái có qua mệnh giao tình chiến hữu.

Theo sau, việc này hắn cũng đối Helen - Hermann đề một câu, chung quy mưu đồ đối phó Harvey - Weinstein sự, Helen - Hermann cũng có phân.

Helen - Hermann cơ bản đồng ý hắn thực hiện, bất quá chuyên môn tìm đến Braun - Williams, muốn cùng hắn kia mấy cái đổi nghề đương thám tử tư chiến hữu tán gẫu, dựa theo nàng đối Matthew thuyết pháp, như vậy một nhà cái gọi là điều tra công ty, đối với bọn họ hai có rất nhiều tác dụng.

Matthew làm một công chúng nhân vật, không thích hợp trực tiếp cùng những người này giao tiếp, nàng muốn nhập cổ thậm chí cổ phần khống chế này gia tiểu công ty.

Đối với Helen - Hermann thực hiện, Matthew không có phát biểu ý kiến, lại cũng thừa này phân tình, hai người hợp tác nhiều năm, trừ hợp tác đồng bọn vẫn là giao tình phi thường tốt bằng hữu, Helen - Hermann làm như vậy, càng nhiều vẫn là vì hắn.

Hollywood cạnh tranh chưa bao giờ cực hạn ở mặt ngoài.

Huống hồ, Matthew liên lụy đến sự cũng không thiếu, Mexico buôn lậu thuốc phiện nhìn như tạm thời giải quyết, ai biết về sau hay không sẽ tro tàn lại cháy? Còn có đến nay chưa từng bắt lấy quần lót đạo tặc, đến cùng là ngẫu nhiên làm vẫn là điên cuồng phấn ti? Harvey - Weinstein bên kia liền không cần nói, liên khiến hắn trầm mê độc hải loại này thủ đoạn đều dùng được ra đến, rõ ràng là muốn triệt để phá đổ hắn.

Đối phó ở mặt ngoài cạnh tranh, chỉ dùng đơn thuần cạnh tranh liền đủ rồi.

Nhưng kia chút ẩn sâu ở sau lưng âm u, còn dùng đơn thuần cạnh tranh đến ứng đối, kia gọi phạm ngốc.

Lấy ơn báo oán loại sự tình này, cần Thánh Nhân lòng dạ, Matthew sớm đem chính mình đưa vào đến bại hoại hàng ngũ bên trong.

Theo sau vài ngày trung, Matthew tiếp tục tham dự [ bộ đội đặc chủng 2: Toàn diện phản kích ] quay chụp, Amber - Heard bên kia có tin tức truyền đến, nàng đã hẹn gặp vị kia cái gọi là người đại lý, đem Matthew nhiễm lên độc nghiện sự truyền lại qua đi.

Matthew tại trong kịch tổ, cũng làm một ít thoạt nhìn rất thật chỉ có bề ngoài, bất cứ một đại hình kịch tổ đều nhân viên cấu thành phức tạp, phỏng chừng [ bộ đội đặc chủng 2: Toàn diện phản kích ] trong kịch tổ, sẽ có người bán tin tức cấp vài người nào đó.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 887: Mồi Câu

Ngồi ở quán cà phê ghế dài bên trong, Amber - Heard ánh mắt từ bên cạnh ghế dựa túi bên trên thổi qua, tuy rằng bên trong chút đặc biệt gì đó, nhưng sự thật chứng minh không mấy nam nhân sẽ đi quản nữ nhân mang theo ví hoặc là túi xách.

Tiếp, nàng ánh mắt dừng ở đối diện Harvey - Weinstein trên người, này Do Thái đại mập mạp vẫn là kia phó thượng đế đều không bằng ta duệ bộ dáng.

“Heard tiểu thư.” Harvey - Weinstein tựa hồ có điểm mất hứng, chẳng những mang theo ngạo mạn, còn có điểm uấn nộ,“Ngươi nhất định phải ta, có chuyện gì?”

Nhìn thấy này phúc thái độ, Amber - Heard trong lòng rất không thoải mái, đồng dạng là theo đại lão làm việc, vì sao cùng Matthew - Horner liền so cùng này mập mạp thoải mái một trăm lần?

Phỏng chừng đây chính là một bộ phận nguyên nhân.

A...... Còn có, này trương dầu mỡ giống như đầu heo mặt, một điểm không để nhân thích.

Trong lòng như vậy tưởng, nàng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, nhớ rõ Matthew từng nói lời, đem còn không tính quá mức cao minh kỹ xảo biểu diễn, phát huy ra 100%.

“Weinstein tiên sinh.”

Nói ra khỏi miệng thanh âm liền cố ý yếu mấy cái đẳng cấp, Amber - Heard nhìn qua vị trí bãi thực thấp,“Ngươi thu đến ta truyền đệ tin tức sao? Ta đã khiến Matthew - Horner nhiễm lên độc nghiện , tuy rằng vừa nhiễm lên, còn không phải đặc biệt nghiêm trọng, nhưng duy trì liên tục đi xuống mà nói, hắn nói không chừng sẽ trở thành thứ hai River - Phoenix.”

Harvey - Weinstein lạnh lùng nói ra,“Phải không? Ta đối với này những không có hứng thú.”

Amber - Heard vụng trộm nhìn hắn một cái, nhanh chóng nói,“Ta biết, ta biết, đây là ta cố ý câu dẫn Matthew - Horner.” Nàng há miệng thở dốc, giả bộ một bộ khó xử biểu tình, cuối cùng nhịn không được nói,“Matthew - Horner yêu cầu liều lượng tại tăng lớn, hắn tạm thời không có khác lấy hàng con đường, cần ta tiếp tục cung cấp, thế nhưng cho ta hàng quá ít......”

Nghe được Matthew - Horner yêu cầu gia tăng liều lượng lời này, Harvey - Weinstein không khỏi nhíu nhíu lông mày, một tia không dễ nhận ra vui sướng từ trên mặt nhanh chóng lóe qua.

Này nhất định là tân niên qua đi hắn nghe được tốt nhất tin tức, so The King's Speech đạt được bao gồm tốt nhất nam chính, tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất phim đẳng nhiều giải Oscar đề danh còn muốn sảng khoái.

Quá khứ hai năm nay, tại Matthew - Horner trên người, hắn thật sự ăn quá nhiều nghẹn, cố tình lấy đối phương một điểm biện pháp cũng không có.

Cho dù là Tom - Cruise cùng Leonardo - DiCaprio, đắc tội hắn mà nói, hắn cũng có thể khiến đối phương ở trên Oscar khốn quẫn.

Nhưng chiêu này căn bản không có cách nào khác dùng tại Matthew - Horner trên người.

Matthew - Horner liên Warner Bros trình báo tốt nhất nam chính đề danh đều không đi làm bất cứ quan hệ xã hội, rõ ràng đối Oscar không bất cứ hứng thú.

Trừ Oscar, như thế nào mới có thể đắn đo Matthew - Horner? Đây là phía trước vẫn khiến hắn rất buồn rầu sự tình.

Luận thân gia, hắn cùng Matthew - Horner không ở trên một cấp bậc; Luận cùng trong giới thực lực, hắn cùng với lục đại công ty trừ bỏ Sony Columbia ảnh nghiệp bên ngoài còn lại ngũ đại quan hệ đều rất kém cỏi, Matthew - Horner lại cùng Disney, Warner Bros cùng Paramount ảnh nghiệp có chặt chẽ hợp tác......

Nếu là tuyên bố cạnh tranh, tuy rằng Matthew - Horner cầm hắn không có biện pháp, nhưng hắn cũng lấy Matthew - Horner không có biện pháp.

Hiện tại hảo, một nho nhỏ lên kế hoạch liền đem Matthew - Horner kéo vào hố bên trong, thuốc phiện hướng tới là vũng bùn, rơi vào ngôi sao muốn giãy dụa đi ra, cho dù là lý tưởng nhất trạng huống cũng sẽ giống tiểu Robert - Downey như vậy lột da, nếu giống River - Phoenix như vậy không biết cái gọi là, ngay cả mạng nhỏ đều có khả năng ném.

Nghĩ đến đây, Harvey - Weinstein cảm giác hẳn là đem này kế hoạch càng thâm nhập hướng phía trước thôi động, thấp giọng trả lời,“Ta sẽ để người trù bị càng nhiều hàng cho ngươi.”

Không chỉ là hắn từ Amber - Heard nơi này được đến tin tức, thủ hạ còn có người chuyên môn tại [ bộ đội đặc chủng 2: Toàn diện phản kích ] kịch tổ tìm hiểu qua, cái kia kịch tổ rất nhiều người đều phản ứng, Matthew - Horner quay chụp cùng nghỉ ngơi khi ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít khác thường tình huống, đột nhiên liền uể oải không phấn chấn, trở lại độc lập hoá trang gian qua đoạn thời gian lại ra, liền tinh thần sáng láng .

Này mấy tại Hollywood cũng không xa lạ, kia vài nhiễm lên độc nghiện ngôi sao đều là này phúc hùng dạng.

Lặng lẽ dùng loại này rút xương tủy phương thức đối phó Matthew - Horner, mặc dù có điểm chậm, nhưng phiêu lưu rất nhỏ, chung quy đối phương không phải Rose McGowan hoặc là đối diện Amber - Heard linh tinh có thể cho hắn tùy ý bài bố tiểu diễn viên.

“Ta cam đoan, Weinstein tiên sinh.” Amber - Heard thành khẩn hứa hẹn nói,“Hai năm sau, ngươi sẽ nhìn thấy một hoàn toàn bất đồng Matthew - Horner.”

Harvey - Weinstein thở dài, còn phải đợi thật lâu.

Nhưng hắn biết Matthew - Horner không phải bình thường nhân, thuốc phiện hủ thực cũng cần thời gian chuẩn bị, chỉ cần có thể chung kết Matthew - Horner cự tinh chi lộ, hắn chính là người thắng !

Hơn nữa hiện tại sáng tỏ mà nói, nói không chừng sẽ dẫn lên quá nhiều người cảnh giác, đốc xúc Matthew - Horner đi cai nghiện, chung quy hắn độc nghiện còn không thâm.

Thời gian lâu, muốn cai nghiện kia liền khó khăn.

Amber - Heard hoàn toàn đại nhập đến chính mình nhân vật bên trong, hơn nữa nhân vật này không cần nàng biểu diễn, chỉ cần bảo trì bản sắc liền đủ rồi.

“Weinstein tiên sinh.” Nàng cố ý thử nói,“Ta đã làm đến ngươi yêu cầu , kia......”

Harvey - Weinstein im lặng không lên tiếng, phảng phất không có nghe đến lời này như vậy.

Amber - Heard cắn chặt răng, nhắc nhở nói,“Weinstein tiên sinh, ngươi hứa hẹn của ta thù lao đâu?”

“Thù lao?” Harvey - Weinstein khẽ nhíu mày,“Này không vội.”

“Ta......” Amber - Heard còn tưởng nói cái gì, lại bị Harvey - Weinstein đánh gãy ,“Heard tiểu thư, chuyện này vừa mới bắt đầu.”

Harvey - Weinstein cũng không phải lần đầu tiên làm cùng loại sự tình, tìm từ chối lý do rất dễ dàng ,“Ta không có nhìn thấy sự thật, không có nhìn thấy Matthew - Horner hít thuốc phiện.”

Amber - Heard không ngu ngốc, ẩn ẩn đoán được Harvey - Weinstein đây là tại cố ý từ chối.

“Vậy ngươi còn muốn ta làm như thế nào?” Nàng trong lời nói mang theo hai phân căm tức.

“Chụp xuống đến, đem Matthew - Horner hít thuốc phiện trường hợp chụp xuống đến, càng rõ ràng càng chi tiết càng nhiều càng tốt !” Harvey - Weinstein nở nụ cười,“Nói miệng không bằng chứng nha.”

Nghe nói như thế, Amber - Heard rơi vào trầm mặc, một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng,“Ta không cam đoan có thể làm đến, Matthew - Horner là cẩn thận nhân, một khi đối với ta sinh ra cảnh giác, của ngươi kế hoạch tất cả đều xong đời.”

Harvey - Weinstein ngược lại là rất có kiên nhẫn,“Ta có thể đợi.” Hắn lại như nhắc nhở nói,“Tốt nhất là lấy đến Matthew - Horner trò hề tất ra video, ngươi có thể chậm rãi lên kế hoạch, thắng được Matthew - Horner tín nhiệm, cũng có thể nghĩ biện pháp chụp lén, ta sẽ để người cho ngươi mới nhất mini máy quay phim.”

Amber - Heard cắn môi, lại là một trận trầm mặc, tựa hồ nội tâm bên trong đang làm đấu tranh, cuối cùng nói,“Có thể, ta sẽ nghĩ biện pháp.”

Harvey - Weinstein hài lòng nở nụ cười, đối với này mấy muốn nổi danh đương đại minh tinh tiểu diễn viên, hắn rất lý giải , vì lên làm ngôi sao, các nàng không có cái gì không dám trả giá, không có cái gì không thể chịu đựng.

“Bất quá, Weinstein tiên sinh !” Amber - Heard lại một lần hỏi,“Này khả năng muốn hao phí mấy tháng, thậm chí hơn một năm, ngươi hứa hẹn của ta nhân vật đâu? Ta nghe nói [ tránh ra, khiến ta ôm hạnh phúc ] đã bắt đầu tiền kỳ lên kế hoạch , liên hạng mục danh đô chính thức xác định là [ Silver Linings Playbook ] .”

Này mấy giải trí truyền thông đều đưa tin qua, Harvey - Weinstein không thể phủ nhận, cũng lười phủ nhận, bởi vì hắn mới là chân chính chủ đạo giả.

Amber - Heard loại này không có cửa tiểu diễn viên vận mệnh, đang chặt chẽ nắm tại trong tay của hắn.

“Ta không kịp này bộ phim đi?” Amber - Heard sắc mặt có chút khó coi,“Nhân vật này có thể đợi ta sao?”

Không đợi Harvey - Weinstein trả lời, nàng lại nhanh chóng nói,“Đừng gạt ta, Weinstein tiên sinh. Ta tại Hollywood dốc sức làm năm sáu năm , không phải vị thành niên không kiến thức tiểu cô nương.”

Harvey - Weinstein đột nhiên nở nụ cười,“Xác thật không kịp . Bất quá, ngươi giống như quên , ta chưởng khống không chỉ là một bộ điện ảnh, mà là toàn bộ Weinstein ảnh nghiệp.”

Amber - Heard nhìn Harvey - Weinstein, đầy mặt đều là nghi hoặc.

“Bỏ lỡ nhân vật này, ta tùy thời đều có thể cho ngươi một tân nhân vật.” Harvey - Weinstein phương diện chưởng khống vận mệnh sứ giả,“[ Tội Ác chi thành ] ngươi nghe nói qua sao?”

“Robert - Rodriguez đạo diễn , căn cứ Frank - Miller tranh minh họa tiểu thuyết cải biên điện ảnh.” Amber - Heard xem qua này phim,“Lúc trước gợi ra thật lớn oanh động.”

Harvey - Weinstein còn nói thêm,“Này bộ phim chuẩn bị chế tác tục tập , lấy một nữ tính nhân vật làm tuyệt đối nhân vật chính, mặt khác diễn viên đều là vì cái này nữ tính nhân vật phục vụ .” Hắn vươn ra một ngón tay, chỉ chỉ Amber - Heard,“[ Tội Ác chi thành 2] sẽ muộn chút trù bị vận tác, ta cho rằng ngươi phi thường thích hợp nữ chính.”

Nếu không có phía trước cái kia nữ chính, Amber - Heard lúc này nhất định sẽ kích động đến muốn khóc, một bộ đại nóng hổi kinh điển điện ảnh tục tập, nữ chính có thể gợi ra oanh động, so với văn nghệ độc lập điện ảnh mạnh hơn gấp trăm lần.

Chung quy, văn nghệ độc lập điện ảnh cũng không phải muốn Oscar liền nhất định có thể lấy đến .

“Thật?” Amber - Heard trên mặt tham lam không thêm che giấu,“Ngươi nói là thật sao?”

Harvey - Weinstein nhẹ nhàng gật đầu,“Đương nhiên là thật .”

Amber - Heard khẩn cấp nói,“Chúng ta một lời đã định !”

“Một lời đã định.” Harvey - Weinstein tung ra mồi câu, tiếp còn nói thêm,“Còn có, ngươi nghĩ biện pháp câu dẫn Matthew - Horner, tốt nhất khiến hắn thương tổn ngươi, sau đó chụp xuống video.”

Amber - Heard mặt hiện ngượng nghịu,“Này càng khó.”

Harvey - Weinstein lạnh như băng nói,“Từ từ đến, ta có đầy đủ kiên nhẫn đợi.”

Amber - Heard trên mặt tại chần chờ, trong lòng lại cười lạnh, quả nhiên cùng Matthew nói như vậy a, Harvey - Weinstein căn bản không có bất cứ thành ý, căn bản chính là tại lợi dụng nàng !

“Kia nhưng là một bộ kinh điển điện ảnh tục tập nữ chính !” Harvey - Weinstein nhắc nhở nói.

“Hảo !” Amber - Heard cắn răng đáp.

Harvey - Weinstein cười, nhìn nhìn đồng hồ, mệnh lệnh nói,“Ngươi theo ta đi khách sạn, kịch bản ta đều cho ngươi chuẩn bị tốt .”

Cái gọi là kịch bản dụ hoặc, Amber - Heard theo bản năng liền tưởng đáp ứng, nhưng lập tức tỉnh táo lại, đi e không có chuyện gì tốt, lập tức nói,“Matthew hẹn ta thấy mặt, vội vã muốn hàng.”

Harvey - Weinstein nhíu mày, cuối cùng vẫn là vẫy tay, phi thường mất hứng nói,“Đi thôi.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 888: Thu Hoạch Tiểu Tổ

Về Harvey - Weinstein tin tức, rất nhanh từ Amber - Heard chỗ đó phản hồi đến Matthew bên này, Matthew lại cùng Amber - Heard hảo hảo trao đổi vài lần, định ra một ít phản chế thi thố, lấy hắn quan sát đến xem, Amber - Heard hai đầu lấy lòng khả năng tính không lớn.

Hơn nữa Amber - Heard thủy chung bị hắn xem như được thủ đoạn, một viên nhiều có thể, thiếu cũng không có gì gọi là quân cờ.

Sự tình phát triển đến hiện tại, Matthew cùng Harvey - Weinstein mâu thuẫn dĩ nhiên không thể điều hòa.

Nếu hắn đại biểu là Hollywood lục đại công ty, Harvey - Weinstein dù cho lại không thích, cũng chỉ có thể giống phun Warner Bros cùng Walt Disney đẳng công ty như vậy, phát động chút dư luận phong ba, sau lưng hạ độc thủ gạt người khả năng phi thường tiểu.

Nhưng hắn trên bản chất chính là một Hollywood ngôi sao, dựa theo trong giới vẻ bình thường, ngôi sao tại đối mặt người sản xuất cùng điện ảnh công ty các lão bản khi, thiên nhiên liền sẽ thấp một đầu.

Harvey - Weinstein tuyệt đối sẽ không theo hắn giảng hòa.

Lại nói, Harvey - Weinstein mấy lần tranh đoạt hắn hạng mục, trong đó dùng tới rất nhiều thủ đoạn thấp kém, hôm nay liên thuốc phiện đều làm đến trước mặt hắn, liền tính Harvey - Weinstein muốn giảng hòa, hắn cũng sẽ không đáp ứng.

Amanda bên kia nhân sớm phát động, cùng Bob - Weinstein kết giao hơn một năm thời gian, song phương dần dần phát triển trở thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu; Ronan - Farrow nhận đến Woody Allen hiệu ứng gia thành, nhất tâm nhào vào thu thập Harvey - Weinstein các loại chứng cớ mặt trên, căn bản không có khả năng dừng lại.

Matthew không có dừng lại ý tứ, Harvey - Weinstein dẫn đầu thò tay vượt qua giới, hắn chẳng những muốn chém rớt cánh tay này, còn muốn đem khống chế thủ đầu tạp .

Đương nhiên, dẫn đầu thò tay vượt qua giới nhân cũng khả năng là hắn, nhưng kia trọng yếu sao?

Tại Amber - Heard từ hắn nơi này lĩnh một bí mật sứ mệnh rời đi sau, Matthew riêng yêu cầu Stephen - Sommers cho hắn điều chỉnh công tước quay chụp kế hoạch, khiến hắn có thể chen ra một ngày thời gian đến, cùng Amanda cùng Helen - Hermann chi tiết tổng kết cùng bàn bạc.

Ba người bọn họ dĩ nhiên hợp thành Harvey - Weinstein thu gặt tiểu tổ.

Vô luận là Amanda khống chế Bob - Weinstein bên kia, vẫn là Matthew vẫn bí mật liên hệ Ronan - Farrow, tiến triển đều không là rất nhanh.

Xác thực điểm đến nói, tiến triển phi thường thong thả.

Không phải Matthew bọn họ không tưởng nhanh hơn tốc độ, mà là dục tốc tắc bất đạt.

Cổ động một người đối phó chính mình huynh đệ tuyệt đối là Hạng đại công trình, tất nhiên là một trường kỳ bất tri bất giác quá trình, thế giới này nhưng không có mộng cảnh máy móc, có thể để người lẻn vào người nào đó thâm tầng tư duy trung, đi đặt móng nào đó ý tưởng.

Nếu là có mà nói, Matthew sớm liền tìm người lẻn vào Bob - Weinstein mộng cảnh, đặt móng đối phó Harvey - Weinstein kế hoạch.

Tựa như siêu cấp cự tinh là Matthew sở hữu sự nghiệp cơ sở như vậy, Weinstein ảnh nghiệp cũng là Harvey - Weinstein tại Hollywood thậm chí xã hội đặt chân cơ sở, chân chính muốn khiến Harvey - Weinstein tại tương lai phát động lúc không có hoàn thủ lực lượng, Bob - Weinstein phản bội là lựa chọn tốt nhất.

Bị thân huynh đệ phản bội, ngẫm lại đều cảm giác toan thích.

Ronan - Farrow bên kia thu thập này nọ phụ trách một kích trí mệnh !

Tuy rằng Harvey - Weinstein bắt buộc qua quá nhiều nữ nhân, nhưng muốn tại không trước tiên kinh động dưới tình huống, thu thập đầy đủ chứng cớ, thuyết phục đủ nhiều nhân đứng ra làm chứng, đều phải cẩn thận dè chừng.

Này cũng quyết định tốc độ không có khả năng mau được.

Còn có Amber - Heard bên này, cũng cần thời gian, Matthew tính toán căn cứ tình thế biến hóa, không ngừng làm ra tương ứng điều chỉnh.

Nếu thời khắc mấu chốt có thể sử dụng Amber - Heard gạt Harvey - Weinstein một lần không thể tốt hơn.

Thời gian, hiện tại cần chính là thời gian.

Amanda bên kia tin tức, thu phục Bob - Weinstein ít nhất còn cần một năm.

Ronan - Farrow trực tiếp nói cho Matthew, trong tay hắn chứng cớ còn chưa đủ, cần thuyết phục càng nhiều người đứng ra, này cần trường kỳ đại lượng công tác.

Helen - Hermann làm giải trí thế gia xuất thân, đối trong giới tình thế có rõ ràng nhất phán đoán, cho rằng hiện tại nữ quyền vận động còn chưa đủ mãnh liệt, cũng muốn chờ đợi xã hội tình thế biến hóa.

Matthew tiếp tục làm nữ quyền đấu sĩ, Oscar trao giải điển lễ sau, tại quay chụp [ bộ đội đặc chủng 2: Toàn diện phản kích ] rất nhiều, liên tiếp tham gia nữ quyền hoạt động, hô hào toàn xã hội chú ý nữ tính vấn đề, khiến nữ tính có được ngang nhau quyền lực.

Mặt khác, hắn từ thiện kế hoạch thủy chung không có đình qua, bất quá trọng điểm dần dần chuyển tới Bắc Mĩ, Matthew - Horner phụ nữ nhi đồng ngân sách hội thường xuyên có đại động tác, liên tiếp cứu trợ nhiều danh nhận đến bạo lực gia đình thương tổn phụ nữ.

Hắn càng là bảo đảm nhi đồng quyền lợi tích cực phần tử, tại cùng Johnny - Depp cùng Vanessa - Paradis thương nghị qua đi, Lily - Depp trở thành Matthew - Horner phụ nữ nhi đồng ngân sách hội hình tượng đại sứ.

Matthew trải qua nhiều năm duy trì không ngừng nỗ lực, dĩ nhiên đem chính mình đóng gói trở thành một chân chính xã hội nhân vật nổi tiếng cùng hoạt động xã hội gia.

Dùng Helen - Hermann lời đến nói, trừ nữ nhân phương diện quá mức tùy ý, lấy hắn hiện tại thanh danh cùng địa vị, đẳng mỗ thiên không tưởng quay phim , có thể đi thử tranh cử Nhà Trắng cái kia vị trí.

“Muốn lên làm tổng thống, thủ tuyển muốn tìm một chính quy phu nhân, có một hoàn chỉnh hài hòa gia đình.” Helen - Hermann như thế đối với hắn nói,“Đây là phi thường tất yếu điều kiện, hơn nữa ngươi không thể lại tại nữ nhân phương diện làm bừa.”

Kia chẳng phải là không thể quang minh chính đại tiến hành vĩ đại đốn củi mệt sự nghiệp sao? Nghe nói như thế, Matthew lập tức phủ quyết loại này tương lai, giống hắn như vậy thân thể khoẻ mạnh nhan trị đứng đầu lại thiên phú tiền vốn hùng hậu nhân, không thể kiên trì sơ tâm mà nói, dứt khoát chính là lãng phí !

Lãng phí là đáng xấu hổ , lãng phí là không thể tha thứ ! lãng phí chính là phạm tội !

Như là đưa ấm áp a, uống rượu sau **, độ khó cao thể dục nhịp điệu, đùa giỡn roi a, nhiệt tâm giúp tưởng thành danh mĩ nữ thượng vị a...... Như vậy tích cực hoạt bát, nhiệt tình tăng vọt, lại có vĩ đại xã hội ý nghĩa hoạt động, mới là hắn yêu nhất a.

Không thể kiên trì sơ tâm lộ đều là đường tà đạo ! cho nên hắn muốn dọc theo đường ngay tiếp tục chạy như điên đi xuống.

Có lẽ, tương lai gặp được cái kia đúng nhân, hắn cũng sẽ hồi tâm.

Nhưng Matthew suy xét qua một cái khác vấn đề, kia vài chơi đủ điên đủ nữ nhân, đều thích tìm hảo nam nhân tiếp bàn, giống hắn như vậy nam nhân đương nhiên cũng phải tìm hảo nữ nhân tiếp bàn......

Vấn đề là, hảo nữ nhân vì cái gì muốn đương tiếp bàn hiệp?

Vấn đề này rất khó giải, tối thiểu hắn hiện tại tìm không thấy đáp án.

Dùng lý tính tư duy đến suy xét, giống hắn như vậy tra nam cuối cùng khẳng định muốn xứng với một tra nữ, bằng không như thế nào xứng đáng trời đất chứng giám?

Nhưng khiến một tra nam nhận một tra nữ, có vẻ so gọi một tra nữ nhận một tra nam còn muốn nan.

Matthew thiết tưởng qua, lại lãng mười mấy năm, liền đi tìm khuôn mặt xinh đẹp, dáng người hỏa bạo, tính cách bảo thủ lại kia phương diện tài nghệ cao siêu, còn muốn là nguyên trang nữ nhân ổn định xuống dưới.

Sau này phát hiện, này cũng chính là ảo tưởng, dù sao nhiều năm như vậy hắn là không gặp được qua, ai gặp có thể đề cử cho hắn nha.

Từng cùng Helen - Hermann nói đùa khi thuận miệng đề cập qua, Helen - Hermann chỉ trở về hắn một câu: Ngươi tưởng nhiều lắm !

Này điên cuồng thế giới, cần một thuần phác hảo nữ nhân.

Cho dù là lão mĩ loại địa phương này, thuần phác nữ nhân khẳng định cũng không thiếu, nhưng hắn thiết tưởng cái loại này, nhưng là muốn đủ xinh đẹp gợi cảm.

Liên nhan trị đều vô pháp cam đoan, kia khẳng định cùng hảo không bất cứ quan hệ.

Matthew luôn luôn đều không phủ nhận chính mình là nhan trị đảng.

Cao nhan trị hắn phối hợp một thấp nhan trị nữ nhân giống nói sao? Đó là phạm tội ! Thượng Đế nhìn đều sẽ thương tâm rơi lệ.

Có lẽ có thể từ phấn ti trung tìm một? Matthew gần nhất nghe nói một sự kiện, làm một tư thâm cộng thêm có điểm điên cuồng Leonardo - DiCaprio fan điện ảnh, vì thỏa mãn ngủ đến thần tượng giấc mộng, Blake Lively đang tại đảo truy Leonardo - DiCaprio.

Truy tinh đuổi tới sắp đẩy ngã thần tượng, đây cũng là phấn ti truy tinh mới nhất cảnh giới .

[ bộ đội đặc chủng 2: Toàn diện phản kích ] quay chụp vẫn duy trì liên tục đến tháng tư phân, kịch tổ rời đi Burbank Hughes xưởng máy bay, trước sau triển chuyển Hàn Quốc, Đức, Washington,*** bảo, nam California, Tokyo cùng Ấn Độ đẳng địa khu.

Chế tác đoàn đội vì tạo ra càng chân thật quân sự chiến đấu trường hợp, còn riêng mời tới nổi tiếng tiền Mĩ quốc đội biệt kích SEAL nhiều vị quan quân đảm nhiệm quân sự cố vấn.

Đến tháng tư sơ, kịch tổ kết thúc tại Washington cuối cùng một màn diễn, quay chụp bộ phận toàn diện hoàn thành, lập tức chuyển vào hậu kỳ chế tác.

Matthew thoát ly kịch tổ trở lại Los Angeles, trước tiên chú ý dưới ba tháng phân hạ màn hai bộ phim tình huống.

Trải qua chừng năm tháng chiếu phim, hắn đầu tư quay chụp hai bộ phim Insidious cùng [ Twilight 3: Eclipse ] cơ bản kết thúc tại Bắc Mĩ cùng hải ngoại chiếu phim lữ trình.

Insidious lấy tổng cộng 2000 vạn dollar đầu nhập, đổi về Bắc Mĩ 8120 vạn dollar cùng toàn cầu 1 ức 5780 vạn dollar box office thu nhập.

Chỉ là box office một hạng, này bộ phim liền cấp Matthew mang đến 1 hơn 150 vạn dollar thuần lợi nhuận.

Quanh thân phương diện đàm phán còn tại tiến hành, dự tính quanh thân lợi nhuận sẽ là box office lợi nhuận 1.5 lần tả hữu, thậm chí càng nhiều.

Quan trọng nhất là, Insidious vi Matthew kế hoạch toàn bộ “Khủng bố vũ trụ” Sáng tạo vô cùng tốt bắt đầu.

Có này bộ phim thành công, James Wan Conjuring cũng tuyên bố chính thức bắt đầu trù bị.

[ Twilight 3: Eclipse ] box office thu nhập đồng dạng lóa mắt, Bắc Mĩ 3 ức 2089 vạn dollar cùng toàn cầu 7 ức 8750 vạn dollar con số, khiến này series triệt để biến thành máy sáng tạo tài phú.

Mặt sau hai bộ [ tảng sáng ], cũng trở nên càng thêm hấp dẫn nhân.

Cùng lúc đó, còn có khác tin tức tốt truyền lại đây, Matthew năm trước mua xuống bản quyền [ người sao hoả ] tiểu thuyết, rốt cuộc ở trên hỏa tinh chủng xong khoai tây...... Andy Weir hoàn thành sở hữu còn tiếp, sau đó bị Matthew đề cử cho nhà xuất bản, thực thể tiểu thuyết rất nhanh liền sẽ phát hành.

Matthew cũng đem này bộ tiểu thuyết điện ảnh cải biên đề lên nhật trình, đầu tiên chính là đạo diễn cùng kịch bản biên soạn vấn đề.

Từng Matt - Damon kia bộ phim đạo diễn là ai, hắn cũng không biết, chỉ có thể tại Hollywood tìm kiếm thích hợp nhân tuyển, bất quá hắn còn chưa kịp tiến hành phương diện này công tác, một cái khác hạng mục đạo diễn Clint - Eastwood tìm tới cửa đến.

Do Clint - Eastwood phụ trách đạo diễn, hơn nữa đang tại tiến hành kịch bản cải biên American Sniper, rốt cuộc hoàn thành kịch bản biên soạn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 889: Địch Nhân Cường Đại

Rộng mở trong phòng họp chỉ có năm người, Matthew, Helen - Hermann cùng Chris - Kyle ngồi ở một bên, nhìn kỹ không tính dày kịch bản, chủ đạo kịch bản biên soạn Clint - Eastwood cùng làm chấp bút biên kịch Jason - Dean - Hauer kiên nhẫn chờ đợi .

Matthew nhanh chóng lật xem kịch bản, vừa nhìn vừa cùng American Sniper nguyên tác nội dung cho nhau tương đối xác minh.

Kịch bản như cũ rất cứng, cùng nguyên tác như vậy, không có quá nhiều nghĩ lại cùng hối hận linh tinh , nhưng Clint - Eastwood vẫn là đi trừ nguyên tác trung một ít quá mức mẫn cảm gì đó.

Đương nhiên, nam chính thiết lập cùng Chris - Kyle trong hiện thực cực kỳ tương tự, phân biệt độ cũng phi thường cao, để người liếc mắt nhìn qua liền biết đây là một bưu hãn bang Texas lão.

Làm Mĩ quốc diện tích chỉ ở Alaska đệ nhị đại châu, bang Texas có thể nói hoang vắng, bởi vậy Kyle gia tộc có chính mình bãi săn lộc, cũng chính là ở trong này Kyle bảy tám tuổi thời điểm liền có được chính mình súng săn, cũng săn bắn qua bao gồm gà tây, bồ câu, chim cút, dã lộc ở bên trong các loại lớn nhỏ động vật.

Lại chính là trong lời đồn bộ đội đặc chủng huấn luyện .

Dựa theo như vậy văn học tác phẩm hoặc là tiểu thuyết điện ảnh trung miêu tả, này mấy ma quỷ huấn luyện khẳng định tràn ngập bất truyền bí mật, huấn luyện ra binh vương một người liền có thể thu phục mấy chục hơn trăm người.

Nhưng Chris - Kyle miêu tả, lại ưu tú binh lính, cũng không chống được nhận qua cơ sở quân sự huấn luyện mười mấy người vây công.

Tỷ như giống hắn như vậy tay súng bắn tỉa, tay không vật lộn phương diện tương đối là tương đối kém .

Clint - Eastwood kịch bản hoàn toàn kế tục Chris - Kyle tại tự truyện trung miêu tả, cái gọi là bất truyền bí mật hoặc là vạn nhân địch huấn luyện là không tồn tại .

Về “Đội biệt kích SEAL” Tiền kỳ “Ma quỷ huấn luyện”, từng tại rất nhiều ảnh thị tác phẩm trung bị truyền vô cùng kì diệu, nhưng vô luận là Chris - Kyle vẫn là Clint - Eastwood, tất cả đều đối này đều áp dụng nhẹ nhàng bâng quơ thái độ, hít đất đồng thời thừa nhận huấn luyện viên cao áp súng bắn nước phun bắn, cưỡi thổi phồng thức thuyền cao su ra khơi lại bơi về bờ biển, nằm ở băng lãnh trên bãi biển thừa nhận nước biển tẩy lễ, này mấy huấn luyện có lẽ tự mình trải qua đích xác gian nan, nhưng vẫn chưa vượt qua người thường tưởng tượng.

Mặt khác, kịch bản áp dụng trên trình độ nhất định nghịch thuật cùng kể xen.

Bất quá, Matthew phía trước liền cùng Clint - Eastwood câu thông qua, kịch bản tự sự phương thức đơn giản sáng tỏ, đủ để cam đoan phim có thể để người rất nhẹ nhàng liền xem hiểu.

Này cũng không phải khoe khoang tự sự thủ pháp phim.

Thẳng thắn giảng, Clint - Eastwood tại Hollywood cũng không phải cái loại này thích cố lộng huyền hư đạo diễn, quay phim tựa như hắn lão cao bồi bàn tính cách, càng chú ý trực lai trực khứ.

Bằng không, Matthew cũng sẽ không tìm hắn đến làm đạo diễn.

Kịch bản cuối cùng, là một đoạn nguyên tác trung không có mà nói, hẳn là Clint - Eastwood chuyên môn tăng thêm nam chính nội tâm độc thoại.

Này đoạn độc thoại rất kiên cường, rất có bang Texas cao bồi bức cách.

“Trên đời này nhân chia làm ba loại, dương, sói đói cùng chó chăn cừu. Có vài nhân thiên chân cho rằng, trên đời không có ma quỷ, mà đương cừu hận đi đến cửa nhà khi, bọn họ vô lực tự bảo, những người này chính là cừu. Đối lập tồn tại, còn lại là sử dụng bạo lực kẻ săn mồi, này bộ phận người tin phụng nhược nhục cường thực, bọn họ giống như sói đói, săn mồi nhỏ yếu. Ngoài ra còn có một vài người thiên tính thiện lương lại bị giao cho liệp sát thiên phú, bọn họ thủ hộ bầy dê, này một tiểu bộ phận nhân sinh đến muốn trực diện sài lang uy hiếp, cũng chính là chó chăn cừu. Trong nhà của ta không thu lưu cừu, nếu ai muốn làm sói đói, ta cũng tuyệt đối không cho phép, chúng ta bảo hộ chính mình gia nhân.”

Matthew khép lại kịch bản, không có mở miệng, kiên nhẫn đợi Chris - Kyle đọc xong kịch bản.

“Có thể nói một chút của ta cái nhìn sao?” Chris - Kyle hôm nay cố ý không mang có gây chuyện tinh xu hướng Taya - Kyle lại đây, để tránh nàng không biết nặng nhẹ đối kịch bản khoa tay múa chân, nhưng hắn đối kịch bản một chủ yếu tình tiết vẫn là có điểm ý kiến, lập tức nói,“Ta siêu cự ly xa thư sát cái kia khủng bố phần tử, không phải trong kịch bản miêu tả như vậy, chúng ta đều không biết hắn qua lại, thậm chí chỉ biết là tên của hắn là Mustafa.”

Clint - Eastwood nhìn Chris - Kyle liếc nhìn, nói,“Kịch bản muốn đối nguyên tác tiến hành càng thêm phù hợp điện ảnh gia công, làm một danh tay súng bắn tỉa, ngươi là phi thường cường đại , trên chiến trường khả năng không có nhân đối với ngươi tạo thành qua chân chính uy hiếp, nhưng tại phim bên trong, làm một danh anh hùng thức nam chính, ngươi cần muốn có một xứng với ngươi cường đại địch nhân.”

Matthew phụ họa nói,“Phim kịch tình cần khúc chiết chuyển tiến, thích hợp đối với ngươi địch nhân tiến hành tân trang, có thể khiến phim kịch tình càng có lực hấp dẫn.”

Trong kịch bản, hư cấu một vi phản đối phái bán mạng khủng bố tay súng bắn tỉa, Chris -: Kyle chủ yếu đối thủ ở trong phim là một tay súng bắn tỉa, tên là Mustafa.

Mustafa tại American Sniper nguyên tác trung một đoạn trung bị nhắc tới qua, nhưng kịch bản đem hắn đắp nặn thành Syria thế vận hội Olympic huy chương đoạt giải, một vi Fallujah Sunnah phản loạn phần tử cùng Shia March quân đội bán mạng nhân.

Này mấy đều là vì kịch tình cần.

Hollywood điện ảnh đánh chân thật sự kiện cờ hiệu cải biên, lại hướng kịch tình cùng nhân vật trung nạp liệu cũng không phải mới mẻ sự, hết thảy đều là vì điện ảnh thành phiến sau lực hấp dẫn suy xét.

Chung quy, đối Hollywood đến nói, điện ảnh chung quy là một môn sinh ý.

Chris - Kyle vẫn là rất tín nhiệm Matthew , thấy hắn nói như vậy, cũng không lại phát biểu ý kiến, kịch bản chủ thể tình tiết cũng liền định xuống dưới, có chút chi tiết phương diện vấn đề, về sau còn có thể chậm rãi sửa chữa.

Đương nhiên, cùng sở hữu Hollywood truyện ký hoặc là tự truyện loại hình phim như vậy, trong kịch bản Chris - Kyle chỉ là cùng trong hiện thực Chris - Kyle rất tương tự mà thôi.

Phàm là xem qua điện ảnh nhiều điểm nhân, không mấy cái sẽ cho rằng Hollywood tự truyện điện ảnh trung nhân vật, chính là trong hiện thực bộ dáng.

Điện ảnh đặc biệt là tự truyện điện ảnh, vĩnh viễn chỉ có thể biểu đạt nhân vật nào đó phương diện.

Liền nói Chris - Kyle, sở dĩ cùng Matthew xen lẫn cùng nhau, trừ cùng là người Texas ngoài, từ trên trình độ nào đó đến nói, còn bởi vì hai người có rất nhiều chỗ tương tự.

Từng, Matthew nói qua muốn đem [ Fast and Furious 4] lợi nhuận tất cả đều hiến ra đến dùng cho từ thiện, hắn đích xác cũng là như vậy làm như vậy , bất quá khoản thượng lợi nhuận thật sự rất có hạn.

Chris - Kyle tại American Sniper nhất thư đưa ra thị trường sau, nhận một talk show tiết mục phỏng vấn khi, nói qua lời cùng loại -- đem này bộ tự truyện lợi nhuận tất cả đều quyên tặng lấy dùng cho giúp xuất ngũ quân nhân từ thiện sự nghiệp.

Sau đó, hắn tìm đến Matthew, hỏi có hay không thích hợp xử lý phương thức, Matthew đem hắn đề cử đến PwC.

Tại hợp lý hợp pháp tránh né thao tác dưới, Chris - Kyle đến hiện tại chỉ quyên tặng ra 52000 dollar, mà đem còn lại 300 vạn dollar thu vào chính mình hầu bao bên trong.

Matthew cùng hắn lui tới cũng có đoạn thời gian , vị này Mĩ quốc đại binh có lẽ xã hội kinh nghiệm không đủ, nhưng rất có hắn vài phần phong thái, làm chuyện gì đều có thể tìm đến một tương đương quang minh chính đại lý do cùng lấy cớ.

Tỷ như hắn đối phó Harvey - Weinstein, liền cho mình xả lý do, đây là đem Hollywood các nữ đồng bào từ Ác Ma trong bóng tối cứu vãn đi ra.

Muốn cho chính mình có động lực, không chỉ muốn có đầy đủ **, còn muốn một cường đại mục tiêu.

Mặc kệ mục đích này chính xác hay không, chỉ cần ngươi cho rằng đầy đủ vĩ đại, cả người đều sẽ tràn ngập đấu chí.

Chris - Kyle cũng cùng hắn giống nhau, tương đối am hiểu này mấy.

Vô luận là tự truyện miêu tả, vẫn là bình thường ngôn luận, Chris - Kyle đều tự xưng là cứu lại hôn nhân cùng quay về gia đình mà xuất ngũ.

Rất nhiều đội biệt kích SEAL viên trường kỳ bố trí hải ngoại, mỗi ngày ứng đối cao cường độ chiến đấu, thấy chiến hữu thụ thương, bỏ mình, thậm chí chính mình thụ thương, thời gian dài, đối với bất luận kẻ nào trên tâm lý cũng có rất lớn trùng kích.

Mặt khác, bởi trường kỳ bố trí hải ngoại, đội biệt kích SEAL viên ly hôn tỷ lệ cao tới 80% đến 90%, điểm ấy hắn vì gia đình lựa chọn xuất ngũ hợp tình hợp lý.

Hơn nữa xác thật phương diện này chiếm cứ chủ đạo nhân tố.

Nhưng một cái khác đáng giá chú ý chi tiết là lúc này hắn cùng với Mĩ quốc hải quân hợp đồng đã đến kỳ, mà hắn bản nhân tại Iraq trên chiến trường tuy rằng xuất sinh nhập tử, lại vỏn vẹn có khả năng tấn chức thành trung đội trưởng mà thôi, cự đại tâm lý chênh lệch khó tránh khỏi sẽ khiến này lão binh bắt đầu sinh lui ý.

Tại Texas tình huống Matthew không rõ lắm, nhưng đi đến Los Angeles sau, Matthew cùng Chris - Kyle nhiều có lui tới, về nhà sau Kyle cũng đích xác xuất hiện qua cái loại này đối hòa bình hoàn cảnh không thích ứng, nhưng xa không có như vậy nghiêm trọng, trên thực tế hắn cùng rất nhiều tham dự qua Iraq chiến tranh xuất ngũ lão binh như vậy, xoay người liền đầu nhập đến tổ kiến tư nhân phòng ngự nhận thầu thương [ lính đánh thuê một loại khác cách viết ] công ty thương nghiệp hoạt động trung đi, cùng Matthew cùng Neborah cùng nhau mở kia gia công ty.

Sau đó, xuất bản cá nhân tự truyện, tham dự các loại TV chương trình thực tế tiết mục, càng là này thương nghiệp hoạt động một bộ phận.

Chris - Kyle dẫn đầu cáo từ rời đi, vẫn bảo trì trầm mặc Helen - Hull không phát biểu qua bất cứ đề nghị, Matthew không có đi, tiếp tục cùng Clint - Eastwood liền phim bản thân tiến hành trao đổi.

Hai người cũng không có lấy qua Iraq chiến trường, mặt sau trừ bỏ Chris - Kyle ngoài, còn sẽ cam kết nhiều vị tại Iraq chiến đấu qua tiền SEAL đội viên làm lâm thời cố vấn.

Matthew nghe Braun - Williams nói lên qua Iraq rất nhiều tình huống, biết chiến trường xa so tưởng tượng muốn tàn khốc.

Tại Iraq, tại dựa vào gần quân Mỹ địa phương sử dụng di động là một kiện rất nguy hiểm sự, người sử dụng thường thường sẽ trở thành quân Mỹ tay súng bắn tỉa bắn chết mục tiêu, bởi vì bọn họ thường thường sẽ bị cho rằng là kia vài ý đồ dùng điện thoại dẫn bạo tự sát đạn phản mĩ võ trang nhân viên.

Ngoài ra, cầm xẻng sắt đẳng công cụ tại quân Mỹ thường xuyên tuần tra trên quốc lộ hành tẩu người qua đường cũng thường xuyên chết vào quân Mỹ tay súng bắn tỉa thương dưới, bởi vì bọn họ trong tay công cụ bị hoài nghi là dùng đến vùi lấp ven đường tự sát đạn , mà bọn họ khả năng chỉ là nông dân hoặc kiến trúc công nhân.

Chris - Kyle bản nhân cũng thừa nhận qua điểm này.

Về phần của hắn thương hạ có phải hay không oan hồn, ngay cả hắn chính mình đều nói không rõ ràng.

Matthew không phải Thánh Nhân, lại càng sẽ không ngốc đến ở trong điện ảnh lấy Iraq lập trường đến nói chuyện, Iraq nhân cũng sẽ không vì hắn điện ảnh đến mua trướng.

Làm một bộ đầu tư tương đối cao điện ảnh, đầu tiên muốn lấy lòng Bắc Mĩ người xem.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 890: Khổng Lồ Thị Trường

“Clint.” Matthew ngồi ở trên ghế, trực tiếp hỏi,“Này bộ phim ngươi phỏng chừng cần bao nhiêu dự toán?”

Làm một lão đạo diễn, Clint - Eastwood kinh nghiệm phong phú, sớm làm kế hoạch cùng đánh giá, nói,“Tính toán ngươi cùng ta thù lao ở bên trong, đại khái muốn 8000 vạn dollar tả hữu.”

Này một con số xa xa thấp hơn Matthew tâm lý mong muốn, không khỏi hỏi,“Đủ sao?”

“Đủ rồi.” Clint - Eastwood chưa bao giờ là bỏ tiền to đạo diễn,“Phim chủ yếu tình tiết là thư kích, không có quá lớn chiến tranh trường hợp.”

Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Trù bị thời gian khả năng phải dài một ít, nhanh nhất cũng muốn đến sáu tháng cuối năm mới có thể bắt đầu quay chụp.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Không thành vấn đề.”

Sáu tháng cuối năm quay chụp mà nói, phỏng chừng còn có thể vượt qua sang năm lịch phát hành, kế tiếp nên khiến Bella - Anderson liên hệ nhà phát hành , lấy hắn danh khí cùng kêu gọi lực, tìm nhà phát hành là chuyện phi thường đơn giản, liền xem ai khai ra điều kiện hậu đãi nhất.

Clint - Eastwood lại dặn dò nói,“Matthew, ta biết ngươi diễn rất nhiều quân nhân nhân vật, nhưng tay súng bắn tỉa bản thân là đặc thù binh chủng, ta hi vọng ngươi từ giờ trở đi, liền rút ra thời gian tiến hành chuyên nghiệp hóa huấn luyện.”

“Ta sẽ .” Matthew ứng xuống dưới,“Của ta bảo tiêu Braun - Williams là tiền Delta Force bộ đội thành viên, Chris - Kyle bên kia ta cũng sẽ thường xuyên đi qua.”

Trên thực tế, từ nhập cổ Chris - Kyle quân sự nhận thầu công ty bắt đầu, hắn có thời gian liền sẽ đi đùa giỡn đùa giỡn súng ngắm, cũng là đang vì này bộ phim cùng nhân vật này làm chuẩn bị.

“Đúng, Matthew.” Clint - Eastwood không tính toán cùng Matthew khách khí,“Có thể cho Scott một nhân vật sao?”

Matthew đối Clint - Eastwood gia đình có điểm lý giải, hỏi,“Scott - Eastwood?” Nhìn thấy Clint - Eastwood gật đầu, hắn cười nói,“Ryan - Job cùng Winston này mấy nhân vật nào thích hợp? Ngươi là đạo diễn, thử vai tùy ngươi làm chủ.”

Clint - Eastwood gật đầu, nói,“Cám ơn.”

“Ngươi quá khách khí.” Matthew không để ở trong lòng.

Thẳng thắn giảng, Clint - Eastwood đạo diễn thù lao muốn cũng không cao, sáu trăm vạn dollar đạo diễn thù lao tuyệt đối là hữu tình giá.

Về phần Scott - Eastwood, Matthew có chút ấn tượng, một rất cường tráng rắn chắc người trẻ tuổi.

Từ điểm này đến nói, làm một sĩ binh diễn viên cơ sở điều kiện rất không sai.

Này bộ phim, trừ hắn làm nam chính, nữ chính còn muốn về sau xác định ngoài, Matthew đem còn lại nhân vật lựa chọn quyền hoàn toàn giao cho Clint - Eastwood.

Lại thương nghị qua trên một vài chi tiết sự, Clint - Eastwood rất nhanh cáo từ rời đi.

Nhìn Clint - Eastwood già nua lại như trước cao ngất dáng người, Matthew bao nhiêu có điểm cảm khái.

Hôm nay tại Bắc Mĩ có loại phổ biến tính thuyết pháp, rất nhiều người đều hi vọng 20 tuổi đến 40 tuổi khi trưởng giống Matthew - Horner,40 đến 60 tuổi khi hi vọng giống George - Clooney. Mà 60 tuổi trên đây khi, giống Clint - Eastwood.

Lão cao bồi tuyệt đối là sáu mươi tuổi trên đây Hollywood hành nghề giả trung tối soái tối khốc một.

American Sniper nhanh nhất cũng muốn đến sang năm phát hành, nhưng kế tiếp chính là tháng năm ,2011 năm kỳ nghỉ hè chiến tranh sắp khai hỏa.

Matthew diễn viên chính [ Fast and Furious 5] sẽ ở này kỳ nghỉ hè phát hành, bởi mấy năm gần đây cơ hồ từng cái Independence Day lịch phát hành đều có hắn diễn viên chính phim phát hành, hơn nữa bộ bộ box office đại bán, tại kỳ nghỉ hè bắt đầu bị Warner Bros [ Green Lantern ] chiếm cứ dưới tình huống, phát hành phương Disney ảnh nghiệp đem [ Fast and Furious 5] Bắc Mĩ mở màn ngày tuyển ở Independence Day lịch phát hành phía trước tháng sáu hạ tuần.

Hải ngoại phương diện, rất nhiều thị trường đều sẽ sớm hơn một tuần phát hành, đặc biệt là Thái Bình Dương bờ bên kia.

[ Fast and Furious 5] toàn cầu lễ công chiếu lần đầu, như cũ đặt ở Thái Bình Dương bờ bên kia, bất quá lần đầu tổ chức địa điểm phóng tới Ma thành.

Làm như vậy, vừa đến Matthew muốn tiếp tục mở rộng series lực ảnh hưởng; Thứ hai tiếp đến Ma thành liên hoan phim đại lực mời,[ Fast and Furious 5] sẽ cùng liên hoan phim trong lúc này lần đầu; Ma thành liên hoan phim là thương nghiệp bầu không khí phi thường đậm liên hoan phim,[ Fast and Furious 5] nếu khoảng thời gian này tại Thái Bình Dương bờ bên kia làm toàn cầu lần đầu, đặt ở Ma thành này bên kia lớn nhất thành thị, không thể nghi ngờ cũng là phi thường tốt lựa chọn.

Cuối cùng, cũng là khiến [ Fast and Furious 5] có thể ở Thái Bình Dương bờ bên kia trước tiên Bắc Mĩ một tuần phát hành, lấy tránh né không có bất cứ điều quy định, lại chân thật tồn tại lịch phát hành bảo hộ vấn đề.

Truyền thống Bắc Mĩ kỳ nghỉ hè, nghiêm khắc tính lên là từ tháng năm sơ bắt đầu, đến cuối tháng bảy kết thúc, gần hai năm mới có nhân đem tháng tám cũng coi như đi vào.

Nhưng Thái Bình Dương bờ bên kia kỳ nghỉ hè cùng Bắc Mĩ thời gian đoạn có rất lớn sai biệt, mỗi năm cuối tháng sáu đầu tháng bảy, làm bên này điện ảnh tiêu phí chủ lực học sinh đại quân mới lục tục phóng nghỉ hè, kỳ nghỉ hè mới tùy theo kéo ra mở màn.

Từ cuối tháng sáu bắt đầu, Thái Bình Dương bờ bên kia địa khu liền sẽ hạn chế Hollywood thương nghiệp phân chia phim lại tại rạp chiếu phim trung mở màn, đã phát hành thì có thể tiếp tục chiếu phim, cũng có thể hưởng thụ đến tháng bảy kỳ nghỉ hè lịch phát hành hiệu ứng gia thành.

Cho nên, Matthew cùng Disney phương diện thương nghị qua đi, riêng lựa chọn khoảng thời gian này đi Thái Bình Dương bờ bên kia.

Kể từ đó,[ Fast and Furious 5] ba mươi ngày chiếu phim thời gian trung, có hơn nửa đều sẽ tại học sinh nghỉ tháng bảy.

Có thể lấy xuống như vậy lịch phát hành cũng không dễ dàng, Matthew đem lễ công chiếu lần đầu đặt ở Thái Bình Dương bờ bên kia, là vì biểu đạt coi trọng cùng thành ý, Walt Disney cũng phát huy trọng yếu tác dụng, không có Buena Vista International làm phát hành phương,[ Fast and Furious 5] là rất khó tranh thủ đến khoảng thời gian này phát hành , nói không chừng liền muốn bị áp sau đẩy đến chín tháng .

Đến lúc đó phim lớn nhất thụ chúng quần thể dĩ nhiên khai giảng, e trên hệ thống mạng sớm đạo bản bay đầy trời, có thể có bao nhiêu thu hoạch rất khó nói.

Này tuyệt đối không phải Matthew muốn nhìn thấy .

Thái Bình Dương bờ bên kia là một khổng lồ thị trường, thế nhưng nó hạn ngạch cùng chia tỉ lệ vấn đề đem nó địa vị kéo thấp , dẫn đến Hollywood quá khứ đối bên kia không tính là phi thường coi trọng.

Loại tình huống này, tại hai tháng trước chiếm được cải thiện, trung mĩ song phương đại lão 2 tháng ký tên một phần lịch sử tính điện ảnh nhập khẩu hiệp nghị, trong đó bao dung Thái Bình Dương bờ bên kia mỗi năm nhập khẩu Hollywood điện ảnh số lượng, nhập khẩu điện ảnh lịch phát hành cùng phương thức, cùng với Hollywood điện ảnh công ty có thể tại Thái Bình Dương bờ bên kia box office lấy đến cuối cùng chia tỉ lệ.

Trên số lượng, chính thức phân chia phim dâng lên đến ba mươi bốn bộ, box office phân thành gia tăng thành 25%.

[ Fast and Furious 5] là làm phân chia phim bị dẫn vào , nói cách khác có thể ở Thái Bình Dương bờ bên kia lấy đến 10 ức RMB box office mà nói, có thể phân đi 2 ức 5000 vạn.

Lấy [ Fast and Furious 4] phản ứng đến xem, ít nhất cũng có thể lấy đi 1 ức RMB.

Tuy rằng 25% so với quốc tế thông hành 40% tiến cử phiến box office phân thành muốn thấp không thiếu, rất nhiều Hollywood công ty đối với này cũng rất bất mãn, thậm chí còn có lục đại công ty cao quản tỏ vẻ “Bên kia không có chính đáng lý do không đuổi kịp quốc tế tiêu chuẩn”, nhưng Matthew đã rất thấy đủ .

Này tổng so nhất phách hai tán không với ngươi chơi tốt nhiều.

Muốn gì xe đạp a.

Hollywood đối bên kia lý giải chung quy không đủ, tỷ như lục đại công ty vẫn đốc xúc Washington đương cục đưa ra yêu cầu, làm cho Thái Bình Dương bờ bên kia kéo lớn hứa hẹn không lại sử dụng “Trống không kỳ” Thủ đoạn đến hạn chế nhập khẩu điện ảnh -- ở bên kia điện ảnh nhu cầu tối tràn đầy thời kỳ hạn chế Hollywood đại chế tác điện ảnh công chiếu.

Bọn họ còn hi vọng có thể trước tiên biết được, thậm chí là trực tiếp khống chế nhập khẩu điện ảnh tại Thái Bình Dương công chiếu lịch phát hành, để tránh kéo lớn thói quen đem Hollywood phim bom tấn an bài tại đám người xem phim tương đối ít ngày làm việc phát hành, hoặc là đột nhiên đồng thời phát hành nhiều bộ Hollywood phim bom tấn, khiến chúng nó cho nhau tranh đoạt box office.

Đối với này, Matthew chỉ có thể nói, tưởng nhiều lắm.

Trong khoảng thời gian ngắn, phỏng chừng Thái Bình Dương bờ bên kia sẽ không lại đối Hollywood đại chế tác phân chia phim làm ra quá nhiều nhượng bộ.

Hiện tại này phân hiệp nghị, đủ để cho Hollywood điện ảnh tại trung quốc mở ra một đoạn thời đại hoàng kim .

Hiệp nghị mang đến không chỉ là Hollywood điện ảnh thu nhập gia tăng, còn có đến từ Trung Quốc hàng loạt tài chính dũng mãnh tràn vào Hollywood, muốn từ Hollywood phân một chén canh.

Matthew bên này cũng có, có hai nhà đến từ Thái Bình Dương bờ bên kia công ty muốn đầu tư [ Fast and Furious ] series, thậm chí muốn thu mua số 13 phòng công tác cổ phần.

Hiện tại số 13 phòng công tác chân chính cổ đông chỉ có hắn cùng David - Ellison, Matthew sẽ không lại gia tăng thứ ba đại cổ đông.

Về phần đến từ Thái Bình Dương bờ bên kia điện ảnh đầu tư, hắn giơ hai tay hoan nghênh.

Chỉ cần bọn họ nguyện ý đơn thuần chia sẻ đầu tư tỉ lệ phim box office lợi nhuận phân thành, gia nhập [ Fast and Furious ] nhà đầu tư hàng ngũ hoàn toàn không là vấn đề.

Rất nhiều Hollywood phim bom tấn cũng tại tương ứng gia tăng bên kia nguyên tố, lấy chia sẻ 13 ức nhân cự đại thị trường.

Nhưng không mấy người so Matthew càng rõ ràng, bên kia nguyên tố không phải tăng thêm thượng liền có thể lấy lòng người xem , rất nhiều còn sẽ tạo thành phản hiệu quả, giống hắn sử dụng Daniel - ngô cùng Ny Ny làm quần thể chủ yếu diễn viên mà không phải đả tương du, không phải mặt khác Hollywood đại chế tác dám làm .

Bọn họ phần lớn đều là tìm chút Hoa kiều hoặc là Thái Bình Dương bờ bên kia diễn viên đả tương du, lại không biết như vậy vô cùng có khả năng khiến bên kia người xem phản cảm.

Giống phi kéo lớn chế tạo đặc cung cùng đặc thù phiên bản, cũng sẽ không lấy lòng bên kia người xem.

Phóng nhãn Hollywood, tại đối đãi Thái Bình Dương bờ bên kia trên thị trường, Matthew xem như đầu não rõ ràng nhất một nhóm người, Hollywood phim trung tùy ý tăng thêm nguyên tố, tại trở thành phim xem điểm đồng thời, tuyệt đại bộ phận đều sẽ biến thành netizen thổ tào “Tào điểm”.

Rất nhiều cường hành cài vào “Trung thức nguyên tố”, thường thường là Hollywood cho rằng “Trung thức nguyên tố”, tại Thái Bình Dương bờ bên kia người xem chính mình xem ra, thường thường liền có vẻ không tiếp địa khí, khinh giả trở thành phim tào điểm, trọng giả trở thành phim vết thương trí mệnh, ảnh hưởng phim chất lượng.

Khách quan mà nói, niên đại này Thái Bình Dương bờ bên kia người xem chỉ sợ là trên thế giới tốt nhất hầu hạ điện ảnh người xem, không cần phân biệt đối đãi, không cần kích thích kia mấy cái mẫn cảm điểm, chỉ cần kịch tình có thể làm đến cơ bản nhất trước sau hô ứng, trường hợp đủ lớn, cảnh hành động đủ nhiều, box office liền sẽ không là vấn đề.

Matthew này bộ [ Fast and Furious 5], trung mĩ hai công chiếu phiên bản không có bất cứ phân biệt, cảnh tượng càng là đặt ở Brazil, cảnh hành động cùng đại trường hợp lại càng không cần nói.

Hắn có tin tưởng tiếp tục thắng được bên kia người xem thích.

Đương nhiên, tại đi Thái Bình Dương bờ bên kia phía trước, Matthew nhận Warner Bros mời, muốn đi tham gia [ Green Lantern ] lễ công chiếu lần đầu.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 891: Cùng Leonardo Ước Định

Mùa hè hot nhất địa phương, không phải Sahara sa mạc, mà là Bắc Mĩ điện ảnh thị trường.

2011 năm, tiếp cận bốn mươi bộ trung đẳng chế tác quy mô trên đây Hollywood đại phiến đem từ Bắc Mĩ rạp chiếu phim giương buồm xuất phát, dựng lên có vẻ sử thượng tối cường kỳ nghỉ hè.

Đây là bom tấn san sát thời khắc, cũng là box office bay vùn vụt mùa.

Ngày 6 tháng 5, mượn dùng [ Los Angeles thời báo ] sáng tạo “Siêu cấp Anh Hùng liên minh liên hoan phim” uy thế,[ Green Lantern ] đem khai hỏa kỳ nghỉ hè thị trường thi chạy súng lệnh.

Bốn tháng bên trong,[ Cướp biển vùng Caribbean 4],[ Fast and Furious 5],[ Transformers 3],[ Harry Potter cùng tử vong thánh khí dưới ] các phim lần lượt lên sân, sau hai bộ càng muốn trình diễn kết thúc thiên chương; DreamWorks [ Kungfu Panda 2] cùng Pixar [ Cars 2] tiếp tục trình diễn một năm một lần hoạt hình điện ảnh song hùng đỉnh phong quyết đấu;3D không lại là cái gì xa xỉ, bởi vì gần hai mươi bộ điện ảnh đều phủ thêm nó mạng che mặt.

Tuy rằng [ Green Lantern ] cướp được kỳ nghỉ hè đệ nhất bổng, nhưng làm lão bằng hữu Marvel truyện tranh làm sao có khả năng khiến DC cô độc? Này kỳ nghỉ hè Marvel hai đại anh hùng quần thể cũng đem đăng lục màn ảnh -- X-Men trọng khải phiên bản [ đệ nhất chiến ] cùng Avengers quan chỉ huy [ Captain America ].

Người sau công bố tên phim còn mang đến càng lớn kinh hỉ:[ báo thù giả tiên phong ] !

Marvel trải qua nhiều năm trải đệm tạo ra [ Avengers ] sắp đến.

So với Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh,DC phương diện xác thật lạc hậu rất nhiều, cho nên Warner Bros cùng DC truyện tranh mới sẽ số tiền lớn hào tạp [ Green Lantern ], hi vọng có thể khiến Justice League vũ trụ có so [ Iron Man ] càng xuất sắc thành tích, do đó nhất cử vì Justice League vũ trụ vững chắc cơ sở.

Matthew cùng Warner Bros có trường kỳ xâm nhập hợp tác, có thể tìm hiểu đến Warner Bros tại điện ảnh phương diện rất nhiều vận doanh quyết sách, Warner Bros đã quyết định, tại này vương bài series [ Harry Potter ] chấm dứt sau, mỗi năm đều sẽ phát hành một đến hai bộ do DC kì hạ truyện tranh cải biên thành siêu cấp anh hùng điện ảnh.

Gần đây,DC truyện tranh bên trong càng là tiến hành ưu hoá trùng tổ, khiến càng thêm cường thế Jeff - John lên đài đảm nhiệm DC siêu cấp anh hùng điện ảnh thủ tịch sáng ý quan, chấp chưởng DC siêu cấp anh hùng điện ảnh series, lấy tận khả năng đào móc DC bảo tàng, khiến này tại “Sau Harry Potter thời đại” Có thể tiếp tục phát triển, vượt qua lão bằng hữu kiêm đối thủ cũ Marvel truyện tranh.

“[ Green Lantern ] phát hành cải biến DC công ty chỉ dựa vào Superman và Batman hai đại thủ lĩnh ngăn cản Marvel thế công cách cục.”

Tổ chức lễ công chiếu lần đầu Kodak rạp hát khách quý phòng nghỉ bên trong, đến từ Warner Bros nổi tiếng người sản xuất Charles Roven đối Matthew nói,“Trừ sang năm [ Batman Begins 3: Dark Knight Rises ],[ Superman: Man of Steel ] ngoài, vi đối kháng Marvel công ty đại tác [ Avengers ],DC [ Justice League ] hạng mục cũng sống lại cũng nhắm ngay 2013 năm.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Hết thảy thuận lợi mà nói,DC rất nhanh liền có thể gắng sức đuổi theo.”

Lúc này nơi này, hắn có thể nói cái gì? Tổng không thể nói DC rất nhiều kế hoạch không thể được đi?

Charles Roven còn nói thêm,“[ Green Lantern 2],[ Flash ],[ Wonder Woman ] cũng chuẩn bị đề lên kế hoạch nhật trình,DC hệ anh hùng điện ảnh đem tại sau này vài năm xuất hiện một cao trào.”

Từ Warner Bros đến DC truyện tranh lại đến Charles Roven này [ Green Lantern ] người sản xuất, đều đối [ Green Lantern ] tin tưởng mười phần.

Matthew còn không có nhìn thấy này bộ [ Green Lantern ], Warner Bros nghe nói chỉ tiến hành bên trong thử chiếu, đến hiện tại cũng không có tương quan bình luận đưa tin xuất hiện ở trên truyền thông.

Này hoặc là phim chất lượng có vấn đề, hoặc là tin tưởng mười phần.

Từ Charles Roven phản ứng đến xem, giống như người sau khả năng tính càng lớn, hơn nữa hắn vừa cùng Kevin - Tsujihara gặp qua, vị này Warner Bros CEO cũng là tự tin tràn đầy bộ dáng.

Chẳng lẽ này bộ phim cùng trong ấn tượng kia bộ bao giờ cũng là đăng lâm bồi tiền hàng bảng xếp hạng áo xanh triệt để bất đồng ?

Nhìn thấy Warner Bros từ trên xuống dưới phản ứng, Matthew phi thường hoài nghi điểm này,[ Green Lantern ] một khi thành công, toàn bộ DC truyện tranh siêu cấp anh hùng điện ảnh cùng Justice League vũ trụ không thể nghi ngờ đều sẽ đi lên con đường khác hẳn trước kia.

Thẳng thắn giảng, đồng Marvel thế giới so sánh,DC thế giới càng khổng lồ, cũng càng lý tưởng hóa;DC hệ anh hùng siêu năng lực phổ biến càng cường, càng thêm thiên mã hành không.

Nếu [ Green Lantern ] thật thành công hàng lâm địa cầu,DC Justice League cũng sẽ bắt đầu tập kết, giống siêu nhân, Batman, Green Lantern, Flash, Wonder Woman, miêu nữ, hải vương đẳng siêu cấp anh hùng trung cường giả đem lần đầu hoặc lại lần nữa ở trên đại màn ảnh lên sân lượng tướng !

Có lẽ, này ý nghĩa một khổng lồ DC điện ảnh bản vũ trụ, sẽ bởi vậy triển khai......

Cùng Charles Roven hàn huyên một hồi, Matthew đi địa phương khác, tìm đến Kevin Feige, vị này Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh vũ trụ chưởng khống giả, cũng tới tham gia [ Green Lantern ] lễ công chiếu lần đầu.

“Ngươi cùng Warner Bros quan hệ luôn luôn rất tốt.” Kevin Feige chủ động hỏi,“Ngươi xem qua này bộ [ Green Lantern ] sao? Cảm giác nó có thể thành công sao?”

Trong mắt của hắn, nếu Matthew cho rằng có vấn đề,[ Green Lantern ] tám thành sẽ xong đời.

Matthew chậm rãi lắc đầu,“Còn không có nhìn thấy.”

Kevin Feige nhìn về phía Charles Roven bên kia, nói,“Ta hi vọng này bộ phim có thể thành công.”

Matthew kỳ quái,“Vì sao?”

Kevin Feige đơn giản giải thích nói,“Marvel cùng DC luôn luôn đều không là địch nhân, cạnh tranh cũng không kịch liệt, thuộc về siêu cấp anh hùng điện ảnh thời đại đã đến, lấy được thành công lớn siêu cấp anh hùng điện ảnh càng nhiều, siêu cấp anh hùng thị trường có thể khai phát càng là rộng lớn, do đó hấp dẫn càng nhiều không nhìn siêu cấp anh hùng điện ảnh nhân trở thành tiềm tại thụ chúng.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Nói không chừng tương lai Marvel cùng DC các siêu cấp anh hùng có thể ở trong điện ảnh liên động đâu.”

Nghe hắn nói như vậy, Kevin Feige không khỏi cười lên.

Tại truyện tranh trong, Marvel cùng DC siêu cấp anh hùng liên động số lần có rất nhiều.

Chỉ riêng từ trên hệ thống mạng xem, phảng phất Marvel cùng DC là ngươi chết ta sống sinh tử cừu địch như vậy, nhưng đây là song phương fan cuồng cãi nhau hỗ hắc mà thôi.

Này hai nhà công ty không có cái gì đại ân oán.

Trên thực tế, lấy Mĩ quốc truyện tranh công tác hình thức, biên kịch cùng họa thủ đồng thời vi hai nhà công ty công tác cũng không kỳ quái, hôm nay họa Captain America, hậu thiên họa siêu nhân, cũng rất bình thường.

Càng đừng nói gần nhất DC điều chỉnh, công tác nhân viên cho nhau đi ăn máng khác, có thể nói vừa là đối thủ cũng là cơ hữu.

Matthew theo sau lại gặp được Zack Snyder, đơn giản trò chuyện qua vài câu, vị này đã quyết định tại [ Superman: Man of Steel ] trung vận dụng hắn hắc ám phong .

Từng cái đạo diễn đều có ý nghĩ của mình cùng lý niệm, Matthew không có cách nào khác nói thêm cái gì, cũng sẽ không ngốc đến nói thêm cái gì.

Chỉ là thật muốn như vậy đi xuống, dù cho này bộ [ Green Lantern ] thành công,DC siêu cấp anh hùng điện ảnh vẫn là đi Zack Snyder phong phong cách lộ tuyến mà nói......

Không phải nói Zack Snyder phong cách không tốt, điện ảnh phong cách nên đa dạng hóa.

Vấn đề là, hiện tại thời đại này không hẳn thích hợp Zack Snyder cái loại này phong cách.

Tuy rằng DC truyện tranh càng tốt hơn, thế nhưng này ăn nhanh văn hóa thời đại, màn ảnh cùng hệ thống mạng mới là nhanh chóng tích cóp nhân khí phương pháp.

Matthew không nói thêm gì, Zack Snyder rời khỏi sau, bỗng nhiên phát hiện một đôi tình lữ đi tới.

“Hải, Matthew.”

Nhìn thấy Leonardo - DiCaprio cùng với cùng tại hắn bên cạnh Blake Lively, cười nói,“Buổi tối hảo, Leo.”

Hắn ánh mắt từ Blake Lively trên người đảo qua, Blake Lively thân xuyên một khoản màu lam in hoa lễ phục, xoã tung làn váy ngọt ngào khả ái, sau lưng V tự mở miệng lại thập phần gợi cảm, dáng người nhìn một cái không sót gì, tóc vàng eo nhỏ chân dài bộ dáng, chính là Leonardo - DiCaprio yêu thích kia một ngụm.

Matthew trong lòng thở dài, thực ra hắn cùng Leonardo - DiCaprio thẩm mỹ cỡ nào tương tự.

Blake Lively chủ động cùng Matthew chào hỏi, Matthew cũng lễ phép đáp lại, phía trước xem báo giấy cùng điện ảnh áp phích, Blake Lively tổng cho người ta một loại mặt hướng thiên lão cảm giác, hiện tại nhìn thấy chân nhân, Matthew cảm giác chân nhân so máy quay phim màn ảnh trung muốn hiển tuổi trẻ xinh đẹp.

Rất rõ ràng, Blake Lively thuộc về cái loại này có điểm không ăn ảnh diễn viên.

Loại này diễn viên tại Hollywood cũng không tính hiếm thấy, tỷ như nam diễn viên phương diện Jack - Gyllenhaal, chân nhân so nhân vật soái nhiều lắm.

Blake Lively chào hỏi xong đi địa phương khác, Matthew cùng Leonardo - DiCaprio nhận thức nhiều năm, cũng là có cộng đồng hứng thú đam mê nhân, lập tức hỏi,“Leo, ngươi đây là muốn ổn định xuống dưới ?”

“Cái gì?” Leonardo giống như rất kỳ quái Matthew sẽ như vậy hỏi.

Matthew nói thẳng,“Kết hôn đi, Leo. Cùng một thích ngươi sùng bái ngươi phấn ti kết hôn, ngươi nhất định sẽ hạnh phúc.”

Leonardo trừng mắt lên,“Kết hôn? Đừng đùa !” Hắn nhìn Matthew,“Nói đi, Matthew. Ngươi thúc giục ta kết hôn có cái gì âm mưu quỷ kế? Là muốn thiếu đối thủ cạnh tranh sao?”

Matthew biết hắn nói không phải điện ảnh, mà là mặt khác phương diện, không khỏi dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc,“Leo, ta dùng được làm như vậy sao? Ngươi không phải đối thủ của ta, vô luận số lượng vẫn là chất lượng, ngươi đã toàn diện lạc hậu .”

Leonardo làm sao có khả năng dễ dàng nhận thua,“Hiện tại thắng không gọi thắng, đợi hai mươi năm sau chúng ta lại quay đầu xem ai là người thắng.”

“Không thành vấn đề.” Matthew tin tưởng tràn đầy, vươn ra quyền đầu,“Liền như vậy nói định !”

Leonardo cũng vươn ra quyền đầu, cùng Matthew chạm một phát,“Trên đường kết hôn nhân tự động nhận thua.”

Matthew suy xét qua tương lai ổn định vấn đề, nhưng kết hôn với hắn mà nói quá mức xa xôi , gật đầu đáp,“Một lời đã định !”

Không biết nhân, nhìn thấy bọn họ này phúc chăm chú thảo luận bộ dáng, còn tưởng rằng này hai tên muốn dùng điện ảnh cùng nhân vật chinh phục toàn thế giới.

Phòng nghỉ cửa lúc này truyền đến hỗn loạn tiếng bước chân, lại có một ít kịch tổ nhân viên lục tục đi đến, Matthew từ trong một đám người, dễ dàng tìm đến Will - Smith cùng Jada Smith vợ chồng.

Này hai người chuyện trò vui vẻ, chung quanh cùng người chào hỏi, thấy thế nào đều không như là giả vờ.

Kịch tổ chủ sáng liền như vậy có tin tưởng?

Matthew lắc đầu, hiện tại phỏng đoán không hề có ý nghĩa, phim sắp công chiếu, thị trường phản ứng rất nhanh liền sẽ đi ra.

Đang lúc hắn chuẩn bị tiến phòng chiếu phim thời điểm, phát hiện Will - Smith vợ chồng đồng thời theo dõi hắn nhìn một hồi lâu, tựa hồ đặc biệt chú ý hắn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 892: Thiên Sát Cô Tinh

Trong phòng nghỉ đại bộ phận người đều vào phòng chiếu phim, nhìn thấy Matthew biến mất tại thông đạo cửa, Jada Smith lúc này mới thu hồi ánh mắt, bất mãn nói thầm,“Hắn như thế nào đến? Ai phát mời?”

Will - Smith kéo nàng một chút, nhắc nhở nói,“Jada !”

“Hừ......” Jada Smith giương lên lỗ mũi, hướng về phía thông đạo cửa lạnh lùng hừ một tiếng, hạ giọng nói,“Ta nhìn thấy Matthew - Horner liền nhịn không được sinh khí !”

Will - Smith nhìn nhìn trong phòng nghỉ không nhiều mấy người, nói,“Chúng ta cũng vào đi thôi.”

Hai người đi vào thông đạo, nhìn thấy chung quanh không ai, Jada Smith còn nói thêm,“Spike Lee đã hai lần vào bệnh viện cứu giúp .”

Will - Smith trầm mặc không nói gì, từ mất đi Spike Lee sau, trong giới hắc nhân liền mất đi một mặt vi tự do dân chủ phấn đấu cờ xí.

“Nghĩ nhiều vô ích.” Will - Smith đầu não so với Jada Smith hảo không chỉ nhất đinh bán điểm,“Matthew - Horner cùng Warner Bros có nhiều năm hợp tác, hẳn là Warner Bros mời hắn tới được.”

Jada Smith vẫn là có chút bất mãn, nói thầm,“Một đám chỉ nhìn ích lợi khốn kiếp.”

Will - Smith nhíu mày, lười đi phản bác, thương nghiệp công ty ở trên chuyện hợp tác không xem ích lợi, chẳng lẽ còn xem cái gọi là giao tình?

“Matthew - Horner hiện tại là Warner Bros trọng yếu nhất ngôi sao hợp tác đồng bọn.” Hắn vẫn là nhịn không được nói một câu.

“Rất nhanh liền không là !” Jada Smith vãn nhanh Will - Smith cánh tay,“[ Green Lantern ] đối Warner Bros cùng DC truyện tranh trọng yếu phi thường ! Justice League vũ trụ là Warner Bros tại [ Harry Potter ] series sau đệ nhất chủ thôi series điện ảnh hạng mục,[ Green Lantern ] thành công, Warner Bros đối với chúng ta coi trọng, ít nhất cũng sẽ không so Matthew - Horner kém, chỉ cần hợp tác thời gian dài, không hẳn không thể đem Matthew - Horner xa lánh điệu.”

Will - Smith khó được đồng tình gật gật đầu, phóng nhãn Hollywood, nhưng phàm là đang hot nhất tuyến hoặc là siêu ngôi sao tuyến đầu, thường thường đều có trường kỳ chặt chẽ hợp tác điện ảnh công ty, Johnny - Depp cùng Disney ảnh nghiệp, Tom - Cruise cùng Paramount ảnh nghiệp, Adam - Sandler cùng Sony - Columbia, Matt - Damon cùng Universal ảnh nghiệp......

Nếu hắn có thể cùng Warner Bros thành lập trường kỳ ổn định hợp tác quan hệ, dĩ nhiên bắt đầu trượt sự nghiệp, không thể nghi ngờ sẽ lại kéo lên.

Warner Bros dã tâm không chỉ có cực hạn ở siêu cấp anh hùng điện ảnh, còn có mặt khác thương nghiệp đại tác, vận khí tốt mà nói, nói không chừng có thể đi Christopher - Nolan lộ tuyến.

Cứ như vậy, hắn còn có hi vọng tiến vào siêu cấp cự tinh hàng ngũ.

Từng, cự ly siêu cấp cự tinh cửa hắn chỉ có một bước xa, từ cùng Matthew - Horner cạnh tranh I Am Legend thất bại, sự nghiệp liền không ngừng trượt, đến hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tại nhất tuyến.

Trên thực tế, tiếp được [ Green Lantern ], cũng là một tương đối bất đắc dĩ lựa chọn.

Hiện tại xem ra, siêu cấp anh hùng điện ảnh lưu hành tựa hồ so với hắn tối lạc quan đánh giá còn muốn hảo.

Will - Smith đi vào phòng chiếu phim khi, vừa lúc từ Matthew bên cạnh trải qua, nhìn vị này cùng Leonardo - DiCaprio chuyện trò vui vẻ siêu cấp cự tinh, muốn nói một điểm cũng không có hâm mộ ghen tị hận là không có khả năng .

Chung quy, hắn cạnh tranh I Am Legend nam chính thất bại, là trong ngoài giới công nhận sự nghiệp bước ngoặt.

Nhưng Will - Smith rất lãnh tĩnh, cũng phi thường thanh tỉnh, trong lòng một lần lại một lần nhắc nhở chính mình, này cùng Spike Lee không quan hệ, cùng cá nhân ân oán cũng không liên quan, chỉ là bình thường thương nghiệp cạnh tranh.

Huống hồ, tại Spike Lee ngã xuống sau, Hollywood những người da đen cần một mặt cờ xí, một người da đen siêu cấp cự tinh, càng có năng lực vì các đồng bào mưu cầu quyền lực.

Hollywood cao nhất tài nguyên rất ít, không đi tranh mà nói, căn bản không có khả năng rơi xuống chính mình trên đầu.

Chỉ cần [ Green Lantern ] thành công, hắn liền có cùng Warner Bros đàm tiền vốn.

Khóe mắt dư quang liếc đến Will - Smith từ bên cạnh trải qua, Matthew tiếp tục cùng Leonardo - DiCaprio trò chuyện, hai người đề tài đương nhiên không ly khai nữ nhân, đặc biệt là tóc vàng, chân dài, xinh đẹp lại thon thả nữ nhân.

Gần nhất,TMZ đại bạo Hollywood bát quái, xưng Matthew, Leonardo cùng George - Clooney là các nữ hài thích nhất Hollywood “Kim cương vương lão ngũ”, thậm chí lập tức phỏng vấn rất nhiều tuổi trẻ nữ hài, đều tỏ vẻ này ba người chỉ cần có nhân nguyện ý, nàng liền sẽ cùng bọn họ về nhà.

Đối với Matthew đánh giá còn lại là:“Cơ hồ tất cả mọi người biết Matthew - Horner năng lực cùng kỹ thuật đều rất tuyệt, không đếm được nữ nhân đều từng nói cùng hắn phi thường hưởng thụ.”

“Ngươi chơi kia vài đều quá hạn .” Leonardo một bộ ngươi không có cách nào khác theo ta so bộ dáng, đối Matthew nói,“Ngươi biết ta như thế nào ngoạn sao? Ta sẽ dẫn nữ hài vụng trộm lẻn vào nhà mình hoa viên, sau đó tại lồng khỉ bên cạnh làm chuyện đó, nhìn hầu tử bắt chước làm động tác, kia vài nữ hài nhi đều phi thường hưng phấn, còn coi đây là vinh.”

Matthew lắc đầu,“Ngươi sẽ không sợ hầu tử quá mức hưng phấn? Vạn nhất từ trong lồng sắt xông ra làm thế nào?”

Nói tới đây, hắn trong óc hiện ra một bức họa, một con khỉ nhận đến kích thích đánh vỡ nhà giam, đem Leonardo đặt ở phía dưới.

“Đúng, Matthew.” Leonardo - DiCaprio đột nhiên chuyển đề tài, thấp giọng hỏi,“Ngươi là như thế nào thoát khỏi kia vài nữ nhân ? Vì sao kia vài nữ nhân đều nói ngươi hảo đâu?”

Matthew chưa nói rất trang mà nói, nhàn nhạt hồi đáp,“Bởi vì ta hẹn các nàng thời điểm, liền sẽ thuyết minh ước hội cùng nhau ở một chỗ là hai chuyện khác nhau.”

Hai người ước hội, không có nghĩa là liền muốn cùng một chỗ.

Matthew lại cùng Leonardo - DiCaprio hàn huyên một hồi nữ nhân cùng hôn nhân đề tài, Leonardo nói thẳng hắn chú định một đời độc thân.

Lời này không khỏi làm Matthew liên tưởng đến Leonardo - DiCaprio sinh nhật, rất sớm phía trước hắn tham gia qua một lần Leonardo sinh nhật party, cái kia đặc thù ngày dứt khoát gọi người chung thân khó quên.

Leonardo - DiCaprio sinh nhật là 11 nguyệt 11 ngày, thật sự là vận mệnh trêu người a.

“Cho nên, Leonardo chú định là thiên sát cô tinh a.” Matthew trong lòng nói thầm,“Kia vài cao gầy, gợi cảm cùng xinh đẹp nữ model, vẫn là giao cho ta đi.”

Màn ảnh lớn lúc này sáng lên, Matthew kết thúc cùng Leonardo - DiCaprio về nữ nhân thần khản, tập trung tinh thần xem lên này bộ [ Green Lantern ], muốn xem xem cùng chủ tuyến tình tiết cơ bản còn có điểm ấn tượng kia bộ có phải hay không như vậy.

So với dựa vào công nghệ cao trang bị giành chính quyền [ Batman ], hoặc là rời đi thể cải tạo lộ tuyến [ Fantastic Four ][ Spiderman ][ Hulk ], này bộ [ Green Lantern ] siêu cấp anh hùng điện ảnh tựa hồ hai bên đều dính như vậy một điểm, nhân vật chính là không hơn không kém người địa cầu.

Một vị tên là Hal - Jordan thử bay viên, tại đủ loại cơ duyên xảo hợp dưới, hắn đạt được đến từ ngoài không gian cao trí tuệ sinh vật cường đại năng lượng nhẫn, có được khó có thể tin tưởng năng lực, trở thành “Green Lantern”.

Theo sau, hắn trừ bạo an dân lộ bắt đầu.

Ngoài ra, phim càng là thiết lập một duy trì vũ trụ các địa khu cân bằng “Green Lantern Corps”, Green Lantern Corps đem vũ trụ chia làm 3600 cùng phiến khu, từng cái phiến khu đều có một Green Lantern phụ trách trị an tuần tra, mà tại Thái Dương hệ này một phiến, bảo hộ địa cầu, duy hộ hòa bình trọng trách, liền rơi vào Will - Smith sắm vai Hal - Jordan trên người.

Bởi vì đầu tư siêu cấp anh hùng điện ảnh quan hệ, Matthew cũng đơn giản lật xem qua một ít siêu cấp anh hùng truyện tranh, trong đó đại bộ phận là Marvel , số ít là DC .

Nếu Will - Smith biểu diễn Green Lantern, hắn phía trước cũng xem về Hal - Jordan chủ tuyến truyện tranh.

Đối với một bộ đã còn tiếp vượt qua 70 năm truyện tranh, như thế nào lựa chọn sử dụng khổng lồ cố sự tuyến, đem chi phóng tới điện ảnh bên trong trọng yếu phi thường một điểm mấu chốt, nhất là giống [ Green Lantern ] như vậy thế giới quan dị thường khổng lồ truyện tranh.

Tại chủ tuyến truyện tranh trong, Green Lantern có rất nhiều , thân phận, tính cách cùng phần mình bởi vì đèn xanh xuất hiện mà thay đổi vận mệnh quá trình đều đều không giống nhau, điện ảnh bản cuối cùng lựa chọn sử dụng là vai diễn tương đối trọng Hal - Jordan.

Mỗi người đèn xanh đều có bất đồng năng lực bất đồng nhược điểm, như đời thứ nhất đèn xanh Alan - Scott đèn xanh năng lực là phi hành cùng xuyên thấu; Nhược điểm còn lại là đối mộc chất vật thể không có tác dụng, mà Hal Jordan đèn xanh nhẫn có thể đem ý niệm cụ như hóa, duy nhất nhược điểm là đối màu vàng vật thể không có tác dụng.

Hal - Jordan tại trong nguyên tác được xưng là “Sử thượng vĩ đại nhất Green Lantern”, hơn nữa là Justice League người sáng lập chi nhất.

Từng kia bộ phim chi tiết phương diện, Matthew sớm liền quên sạch sẽ , cũng không thể nào tương đối, nhưng nhìn thấy phần sau, đặc biệt là Blake Lively nữ chính nhận ra chỉ mang theo màu xanh mắt tráo Will - Smith, hắn liền xác định hai bộ phim chủ tuyến tình tiết chênh lệch không lớn.

Có một điểm, hắn ấn tượng đặc biệt khắc sâu, đó chính là Green Lantern chiến bào đồng dạng chói mắt, gọi người nhìn không thoải mái.

Tại Thái Bình Dương bờ bên kia xem đạo bản khi, chỉ là cảm giác Green Lantern chiến bào không được tự nhiên, cụ thể là cái gì không được tự nhiên, khi đó một không phải trong nghề căn bản nói không nên lời, nhưng Matthew hiện tại dễ dàng liền có thể phân biệt ra, đây là bởi vì Green Lantern chiến bào hoàn toàn là CGI chế tác .

Hắn nhớ tới phía trước Warner Bros sở làm tuyên truyền, chế tác phương thề mỗi ngày hướng người xem cam đoan này bộ đèn xanh chiến y hoàn toàn là vì hiện thực sinh hoạt bên trong chân thật quần áo tài chất nhu cầu không đạt được đã định hiệu quả mới chọn dùng đặc hiệu chế tác, hơn nữa tuyệt đối có thể đảo điên người xem đối với Green Lantern nhận thức, cho nên điểm này rốt cuộc là bán điểm vẫn là nét bút hỏng, chỉ có thể đợi công chiếu sau gặp rõ.

“Thị giác hiệu quả rất tán.” Leonardo - DiCaprio đột nhiên đối với hắn nói,“Cố sự chỗ yếu rất rõ ràng.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, này bộ phim thật là sở hữu tiền đều hoa ở trên đặc hiệu.

Leonardo - DiCaprio còn nói thêm,“Một hồi thanh quang tú, nhân vật...... Nam chính cùng nhân vật phản diện đều rất không có tồn tại cảm .”

Matthew nhìn Green Lantern cùng cùng loại một đống ba ba nhân vật phản diện đại chiến, thấp giọng nói,“Warner Bros cùng bọn họ Justice League vũ trụ gặp được phiền toái .”

Căn cứ từng ký ức cùng nhiều năm kinh nghiệm phán đoán, này bộ phim thất bại tỷ lệ hẳn là xa xa vượt qua thành công khả năng.

Phim chiếu phim kết thúc, Matthew cùng Leonardo - DiCaprio vẫn là đi đến hàng phía trước, cùng nhau đưa lên chúc phúc, còn nói phim rất xuất sắc linh tinh lời khách sáo.

Về phần thành công cùng thất bại, rất nhanh liền sẽ gặp rõ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 893: Hỏng Bét Thảm Bại

“Thứ sáu box office thống kê ra lô,[ Green Lantern ] không phụ sự mong đợi của mọi người đoạt giải quán quân !”

Nhìn thấy trên báo chí tin tức tiêu đề, Matthew bắt đầu khi cho rằng [ Green Lantern ] xuất hiện tình huống ra ngoài dự liệu, nhưng nhìn thấy box office con số, cơ bản yên lòng.

[ Green Lantern ] phát hành liền có thể hàng không ngày đó box office quán quân, không phải nó lấy đến bùng nổ thức box office thành tích, mà là đồng kỳ trên thị trường căn bản không có nhiệt bán điện ảnh, có thể nói bị vây ở một đại chế tác thương nghiệp điện ảnh chân không kỳ.

Trận đầu 330 vạn dollar, ngày đầu tính cả trận đầu ở bên trong 1760 vạn dollar, đối với một bộ vỏn vẹn chế tác phí tổn liền cao tới 2 ức 5000 vạn dollar phim đến nói, thật không đủ.

Căn cứ Matthew từ Warner Bros bên trong được đến tin tức, Warner Bros tại [ Green Lantern ] toàn cầu marketing phát hành đầu nhập, cũng tiếp cận sản xuất phí tổn.

Nói cách khác, đây là một bộ thể lượng cao tới 5 ức dollar tả hữu cao nhất chế tác.

Đối với như vậy một bộ phim đến nói, Bắc Mĩ box office không thượng 3 ức 5000 vạn, toàn cầu box office không đạt được 7 ức dollar, có thể nói một hồi tai nạn.

Ngày đầu box office thành tích xa xa không đủ lý tưởng, có lẽ có những người này còn tại gửi hi vọng vào [ Green Lantern ] trình diễn [ Avatar ] bàn ổn định đến biến thái box office xu thế.

Nhưng ngày hôm sau thứ bảy 22% giảm mức độ, khiến mọi người, bao gồm Warner Bros ở bên trong, đều biết [ Green Lantern ] chỉ biết nhanh chóng trượt xuống, mà không thể nghịch thế giương lên.

Từ ngày đầu 1760 vạn dollar box office thu nhập, đến ngày hôm sau rớt xuống chí 1380 vạn dollar, cơ hồ biểu thị một hồi box office thảm án đang tại phát sinh.

Càng thêm không xong là, này bộ phim từ truyền thông đến bình luận điện ảnh nhân lại đến phổ thông người xem, danh tiếng tất cả đều nát mất .

Hơn nữa không giống [ Twilight ] series,[ Twilight ] danh tiếng cũng rất nát, nhưng nó tại phụ nữ trẻ tuổi này đặc thù quần thể trung đánh giá cùng danh tiếng dứt khoát bạo bằng.

[ Green Lantern ] cơ bản tìm không thấy thích đa số quần thể, ngay cả DC các fan comic đều không thích.

Điện ảnh kịch tình cùng bất cứ một quyển [ Green Lantern ] truyện tranh so, cải biên đều phi thường lớn, đối với một người da đen bản Hal - Jordan, trừ số ít hắc nhân người xem, fan DC đều phun đến Warner Bros cùng DC truyện tranh hoài nghi nhân sinh.

“Will - Smith rất có cá nhân mị lực, điểm ấy ta thừa nhận, nhưng một người da đen Hal - Jordan, tỏ vẻ không thể nhận.”

“Sản xuất phương đến cùng nghĩ như thế nào , vì cái gì muốn đem Green Lantern biến thành hắc nhân?”

“Này hoàn toàn phủ quyết truyện tranh thiết lập, làm một fan comic, ta chỉ có thể nói cái gì ngoạn ý.”

Liên fan truyện tranh đều không thể lấy lòng dưới tình huống,[ Green Lantern ] danh tiếng chỉ có thể toàn diện luân hãm.

“Ngây thơ đối bạch cùng kém phát triển nhân vật đắp nặn liên lụy làm người ta khó có thể tin thành công đặc hiệu hình ảnh.”

“Xem [ Green Lantern ] là một loại vô hại lãng phí ngươi sinh mệnh hai giờ phương thức, nhưng căn bản không thể tưởng tượng cái thứ xanh xanh này bao vây lại nhân vật có thể trở thành Batman người cạnh tranh.”

“[ Green Lantern ] không chỉ là kém cỏi, nó dứt khoát so [ Fantastic Four 2] còn muốn kém kình !”

“Cố sự thật sự bình thường lười biếng, cùng truyện tranh liên hệ cũng không nhiều, hơn nữa một bộ muốn chụp tục tập bộ dáng cũng để người rất không thoải mái.”

Đến chủ nhật, này bộ phim đan ngày thu hoạch ngã phá 1000 vạn dollar, cuối tuần đầu box office tích lũy vi 3950 vạn dollar.

Cinema Score cụm rạp người xem điều tra, tổng cộng 4000 nhiều danh phổ thông fan điện ảnh, tại xem ảnh sau trực tiếp cho [ Green Lantern ] chia đều “B-” cho điểm, đối với bất cứ điện ảnh đến nói, này đều có điểm không xong.

Thứ hai,Cinema Score công bố thông qua thực địa thị trường điều tra được đến đối với [ Green Lantern ] Bắc Mĩ box office dự trắc, cho rằng này bộ phim Bắc Mĩ box office thu nhập rất khó đột phá một ức dollar đại quan.

Đối với đầu tư ngạch độ như thế cự đại một bộ phim đến nói, này không thể nghi ngờ sẽ trở thành một hồi thảm bại.

Mặt sau box office xu thế cũng xác minh điểm này,[ Green Lantern ] không chỉ cuối tuần đầu box office nghiêm trọng thấp hơn Warner Bros cùng DC truyện tranh mong muốn, vỏn vẹn thứ hai cuối tuần, liền vứt bỏ Bắc Mĩ box office bảng xếp hạng quán quân bảo tọa.

Nguyên bản, không thiếu công ty xét thấy [ Green Lantern ] siêu cấp thể lượng cùng Warner Bros đầu nhập cự đại tài nguyên, không có nhất tuyến đại chế tác quyết định này bộ phim cuối tuần kế tiếp phát hành, tháng năm thứ hai cuối tuần phát hành vài bộ phim, sản xuất phí tổn tối cao cũng bất quá chính là 3200 vạn dollar [ Brides Maids ].

Nhưng này bộ Universal ảnh nghiệp chế tác phát hành trung đẳng chế tác, phát hành cuối tuần liền lấy 2670 vạn dollar trở lên hàng không box office bảng quán quân, đem [ Green Lantern ] chen đến đệ nhị danh trên vị trí.

[ Green Lantern ] cuối tuần kế tiếp box office sụt 65%, vỏn vẹn thu hoạch 1380 vạn dollar.

Này cuối tuần qua đi,[ Green Lantern ] Bắc Mĩ box office phi thường gian nan vừa bước qua 5000 vạn dollar đại quan.

Rất nhiều phim Bắc Mĩ box office không tốt, còn có thể trông cậy vào càng trở nên rộng lớn hải ngoại thị trường,[ Green Lantern ] hải ngoại phản ứng đồng dạng không tốt.

Xác thực điểm đến nói, giống như Bắc Mĩ như vậy không xong.

Đại khái là nhận đến Bắc Mĩ biểu hiện cực kém ảnh hưởng,[ Green Lantern ] một tuần này mạt tại hải ngoại vượt qua tám mươi quốc gia cùng địa khu phát hành, thu hoạch box office lại chỉ có 3100 vạn dollar.

Dựa theo bình thường hướng đi, này bộ phim hải ngoại box office sẽ không so Bắc Mĩ cao hơn quá nhiều.

Nghiệp nội phổ biến xem suy [ Green Lantern ] tiền cảnh, phàm là cùng điện ảnh sản nghiệp có liên quan thị trường điều tra đánh giá cơ cấu, không có một nhà cho rằng [ Green Lantern ] cuối cùng toàn cầu box office có thể ở 1 ức 5000 vạn dollar trên đây.

[ Green Lantern ] hướng đi khả năng thay đổi sao? Matthew xem qua kỳ nghỉ hè phát hành phim danh mục, trực tiếp hạ phán đoán -- tuyệt đối không có khả năng.

Liền tại [ Green Lantern ] phát hành thứ ba cuối tuần,DC truyện tranh nghênh đón chính mình hảo bằng hữu cùng lão cơ hữu, do Marvel truyện tranh tham dự cải biên, 20th Century Fox chế tác phát hành [ X-Men: First Class ] đăng lục Bắc Mĩ rạp chiếu phim.

Matthew thu đến James - McAvoy cùng Michael - Fassbender mời, đang vì American Sniper nhân vật làm chuẩn bị đồng thời, chuyên môn rút ra thời gian tham dự [[ X-Men: First Class ]] lễ công chiếu lần đầu.

Magneto,X giáo thụ cùng Mystique cũng triển khai một đoạn màn ảnh tam thất đại chiến nhạc dạo.

Lễ công chiếu lần đầu sau, Matthew đương nhiên đem đóng vai Mystique Jennifer - Lawrence ước hồi Horner trang viên, lại học tập Trần lão sư ôn cũ mà có thu hoạch mới tốt đẹp tác phong, luyện tập hơn nữa chụp xuống sữa bò bôi mặt đặc thù kỹ năng.

Có lẽ là ngại Matthew chụp ảnh trình độ không đủ chuyên nghiệp, tại tố nhan sữa bò rửa mặt sau, Jennifer - Lawrence cố ý tự chụp một tấm, cùng lần trước như vậy, nói là muốn lưu làm kỷ niệm.

Dù sao ảnh chụp bên trong chỉ có Jennifer - Lawrence, Matthew cũng tùy nàng đi.

Tưởng trở thành ngôi sao, nhất định phải có phi thường cường hãn tâm lý tố chất.

Jennifer - Lawrence không thể nghi ngờ cụ bị trở thành ngôi sao tuyệt đại đa số tốt đẹp tố chất, sẽ bán nhân thiết, dám tưởng lại dám làm đợi đã (vân vân).

Đối với Matthew đến nói, duy nhất đáng tiếc là, Jennifer - Lawrence có một Oscar tốt nhất nữ chính đề danh, hiện tại lại có Mystique,[ Hunger Games ] đệ nhị bộ khẳng định không giống đệ nhất bộ mấy chục vạn dollar liền có thể thu phục, tất nhiên muốn đại ngạch độ tăng lên thù lao.

Nếu không phải phía trước liền ký xuống toàn hệ liệt hợp tác, một khi [ Hunger Games ] box office đại bán, e Jennifer - Lawrence đan phim thù lao liền muốn gia tăng đến 1000 vạn dollar trên đây.

Nói lên,[ X-Men: First Class ] cuối tuần đầu box office cũng không tính rất cao, nhưng cùng Warner Bros bất đồng, 20th Century Fox có phía trước thành công X-Men ba bộ khúc đặt nền tảng, khống chế tuyên phát thượng đầu nhập, đặc biệt là tuyên truyền quy mô, xa xa so ra kém [ Green Lantern ] này bộ phim.

Bắc Mĩ 5510 vạn dollar box office, cam đoan [ X-Men: First Class ] trở thành tân nhất chu box office bảng quán quân.

Không may,[ Green Lantern ] lại xuất hiện 60% sụt, này cuối tuần chỉ lấy dưới 510 vạn dollar, dĩ nhiên rời khỏi box office bảng top 5.

Mặt khác, này bộ phim chiếu phim số rạp chiếu, cũng từ gần 4100 gia kịch liệt trượt đến không đủ 3000 gia.

Matthew lúc này cũng từ Warner Bros lý giải đến một loạt tin tức, đầu tiên là phim đạo diễn Martin - Campbell trực tiếp lên Warner Bros sổ đen, nguyên bản mấy nhà đang tại cùng hắn đàm điện ảnh công ty, tất cả đều lặng yên đánh mất cùng Martin - Campbell hợp tác ý đồ.

Dựa theo Helen - Hermann thuyết pháp, đã hơn sáu mươi tuổi Martin - Campbell vô cùng có khả năng như vậy về hưu, triệt để đạm ra giới điện ảnh.

Phim từ danh tiếng đến box office tất cả đều luân hãm, Warner Bros không thể không toàn tuyến điều chỉnh “Justice League” Kế hoạch, Justice League vũ trụ là không có khả năng buông tay , cho nên chỉ có thể hi sinh Green Lantern.

Warner Bros bị bắt cải biến kế hoạch,[ Green Lantern ] không lại là Justice League vũ trụ bắt đầu, toàn bộ series khai thiên giao cho Zack Snyder [ Superman: Man of Steel ], vì bảo hiểm khởi kiến, Warner Bros còn số tiền lớn cam kết Christopher - Nolan làm [ Superman: Man of Steel ] người sản xuất.

Về phần Green Lantern, thì bị Warner Bros tạm thời đá ra Justice League kế hoạch.

Matthew lại tiếp đến Warner Bros mời, Warner Bros khai ra 3000 vạn dollar cộng thêm tổng thu nhập 15% hậu đãi điều kiện, mời hắn biểu diễn Clark - Kent.

Không chút nào khoa trương nói, vì Justice League vũ trụ có thành công bắt đầu, Warner Bros thật liều mạng.

Bất quá, Matthew vẫn là lấy lịch phát hành không thích hợp vi lý do, cự tuyệt Warner Bros mời.

Hơn nữa hắn lịch phát hành xác thật không thích hợp, kế tiếp hắn muốn quay chụp American Sniper cùng [ Fast and Furious 6], còn muốn bay đến trên Hỏa tinh đi trồng khoai tây.

Matthew vừa không có hứng thú, cũng không thời gian đi diễn siêu cấp anh hùng.

[ Green Lantern ] thất bại, Warner Bros Justice League kế hoạch là chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, xếp hạng tại đệ nhị chính là Will - Smith.

Vị này hắc nhân diễn viên tại cùng Matthew tranh đoạt I Am Legend nam chính thất bại sau, xa cách nhiều năm trở về Hollywood nhất tuyến đại chế tác, lại không có được đến trong dự đoán thành công, ngược lại tao ngộ đến Hollywood gần mấy năm qua nghiêm trọng nhất box office thảm án chi nhất.

Nếu là 2007 năm phía trước Will - Smith, dựa vào nhất tuyến đại chế tác phương diện liên tiếp không ngừng thành công, như vậy một bộ phim, cho dù là sản xuất phí tổn cao tới 2 ức 5000 vạn dollar, thất bại mà nói hắn cũng có thể khiêng được, cứ việc sẽ nhận đến trình độ nhất định ảnh hưởng, lại không tính là vết thương trí mệnh.

Nhưng Will - Smith từ [ The Pursuit of Happyness ] sau, lại vô đại bạo tác phẩm,[ Green Lantern ] thất bại đả kích, xa so ở mặt ngoài nhìn thấy lớn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 894: Hết Thời

“Warner Bros như thế nào có thể làm như vậy?”

Malibu một đống hào trạch phòng khách trung, Jada Smith tức giận đi qua đi lại,“Bọn họ như thế nào có thể hủy bỏ [ Green Lantern ] tiến vào Justice League vũ trụ !”

Nàng một đôi chân ngắn không ngừng quấy tung,“Này cùng truyện tranh không hợp ! sẽ bị sở hữu fan comic phỉ nhổ !”

Will - Smith ngồi trên sô pha, ngăm đen trên mặt nhìn không ra bất cứ biểu tình,[ Green Lantern ] thảm hắn đều không đành nhìn.

Từ tháng năm mới tới hiện tại cuối tháng năm, này bộ phim chiếu phim số rạp chiếu từ 4100 nhiều gia đột nhiên hàng đến không đến 500 gia, Bắc Mĩ box office lỗ 6867 vạn dollar, toàn cầu box office gia tăng 1 ức 1451 vạn dollar, đừng nói thu hồi phí tổn , phỏng chừng Warner Bros lấy đến box office phân thành cũng liền có thể đem chế tác bản chính cùng hướng toàn cầu các nơi vận chuyển cùng bảo hộ bản chính phát hành phí tổn kiếm trở về.

Về phần khổng lồ sản xuất phí tổn cùng marketing phí tổn, chỉ có thể gửi hi vọng vào quanh thân thu nhập, có thể thu hồi bao nhiêu tính bao nhiêu.

Tham dự này bộ phim chủ sáng nhân viên đều rất thảm, đạo diễn Martin - Campbell trước đó không lâu vừa tuyên bố về hưu , mà hắn này nam chính, bị vô số fan điện ảnh cùng truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí.

Will - Smith ánh mắt rơi xuống trước mặt bàn trà một phần trên báo chí, chẳng sợ qua thời gian dài như vậy, truyền thông còn tại dùng cực kỳ nói móc chữ trào phúng hắn.

Nếu hắn không phải một người da đen, phỏng chừng truyền thông không chỉ là trào phúng .

“Sự thật lại một lần nữa chứng minh, này không lại là thuộc về Will - Smith thời đại, từ [ The Pursuit of Happyness ] đạt tới sự nghiệp đỉnh phong sau, hắn liền nhanh chóng trượt xuống,[ Green Lantern ] thảm bại càng là thuyết minh điểm này -- Will - Smith hết thời !”

Lần này thất bại hậu quả rất nghiêm trọng, tuy rằng rất nhiều hiệu ứng chưa biểu hiện ra ngoài, nhưng Will - Smith phi thường rõ ràng điểm này.

“Will !” Jada Smith lớn giọng lại một lần vang lên,“Chúng ta liền không làm chút gì sao?”

“Làm cái gì?” Will - Smith hỏi ngược lại.

Jada Smith vội vàng nói,“Cùng Warner Bros thương lượng, Justice League vũ trụ tuyệt đối không thể thiếu Green Lantern ! không thể thiếu ngươi !”

Will - Smith không khỏi lắc đầu,“Như thế nào thương lượng? Warner Bros quản lý tầng không ai chịu gặp ta cùng người đại diện, không ai tiếp nghe chúng ta điện thoại, ngay cả ta chủ động tìm lên cửa đi đều bị các loại lý do cùng kéo dài cự tuyệt !”

Hắn thở dài,“Hiện tại Warner Bros tại Justice League thượng tâm tư, tất cả đều đặt ở khuyên bảo Matthew - Horner biểu diễn siêu nhân thượng, chúng ta......”

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Will - Smith vẫn là nói,“Chúng ta...... Đã là quá khứ thức .”

“Không ! tuyệt không !” Jada Smith bỗng nhiên nghĩ đến kia vài hết thời ngôi sao không người hỏi thăm, nghĩ đến bọn họ tiêu tiền tiêu phí chân tay co cóng, lớn tiếng nói,“Chúng ta còn không có hết thời ! chúng ta là hắc nhân ! Will, chúng ta là hắc nhân a ! chỉ cần chúng ta ồn ào, chúng ta nháo, chúng ta sẽ có cơ hội !”

Nàng tiểu chân ngắn phảng phất thượng motor như vậy, ở trong phòng khách nhanh chóng đi lại, vừa đi vừa nói chuyện,“Màu da là chúng ta lớn nhất vũ khí ! Warner Bros cùng DC truyện tranh đem Green Lantern bài trừ tại Justice League vũ trụ ngoài, đó là bởi vì bọn họ kỳ thị hắc nhân !”

Phảng phất tìm đến cứu mạng rơm như vậy,“Không sai ! chính là như vậy ! bọn họ làm kì thị chủng tộc !”

Có bao nhiêu năm nàng không dùng qua một chiêu này ? Hình như là từ Spike Lee này mặt cờ xí ngã xuống đi sau.

“Không có dùng .” Will - Smith chậm rãi lắc đầu,“Warner Bros dùng đến thay đổi Green Lantern nhân vật là Cyborg, một chính tông hắc nhân siêu cấp anh hùng nhân vật.”

Jada Smith nháy mắt không nói gì, tuy rằng rất nhiều thời điểm cùng đại bộ phận hắc nhân như vậy tự hỏi vấn đề thói quen đơn giản hóa, nhưng nàng vẫn là có điểm kiến thức , Warner Bros hiển nhiên đoán trước đến bọn họ lấy kì thị chủng tộc làm lấy cớ đến nháo sự.

Phòng khách đại môn lúc này từ bên ngoài bị người đẩy ra, một mang kính mắt hắc nhân đi đến.

Jada Smith nhìn thấy nàng cùng Will - Smith người đại diện tiến vào, nhanh chóng hướng bên kia đi vài bước, bức thiết hỏi,“William, thế nào? Nhìn thấy người sao?”

“Không có.” Gọi là William người đại diện lắc đầu, tiếp nhận Will - Smith truyền đạt chén nước, một hơi uống mất hơn phân nửa, sắc mặt nghiêm túc nói,“Warner Bros cùng DC truyện tranh cao quản cũng không chịu gặp ta, ta đánh vào đi điện thoại chỉ có thể đến bọn họ trợ lý hoặc là bí thư kia một tầng mặt.”

Loại tình huống này phi thường rõ ràng, Will - Smith đã lên Warner Bros sổ đen, Warner Bros không tưởng lại cùng Will - Smith có bất cứ phương diện hợp tác.

William ngồi trên sô pha, lại đối Will - Smith nói,“Ta vừa nghe được các ngươi mà nói, căn cứ ta lý giải đến tin tức, hắc nhân siêu cấp anh hùng Cyborg thay đổi Green Lantern sự, cùng Matthew - Horner có liên quan.”

“Cái gì?” Jada Smith vừa ngồi vào trên sô pha, đằng đứng lên,“Lại là Matthew - Horner !”

Will - Smith coi như bình tĩnh, hỏi,“Sao thế này?”

William đơn giản giải thích nói,“Warner Bros không phải tưởng mời Matthew - Horner biểu diễn siêu nhân sao? Matthew - Horner cự tuyệt , sau đó hắn đưa ra đề nghị, khiến DC truyện tranh sửa sang lại truyện tranh trung chính nghĩa liên minh hỗn loạn thời gian tuyến cùng thiết lập, xác định một điện ảnh chủ vũ trụ, thống nhất thế giới quan, sau đó khiến tân điện ảnh vũ trụ cùng cải biên Justice League vũ trụ điện ảnh tướng hô ứng, trong đó Cyborg thay đổi Green Lantern chính là hắn đề nghị.”

“Matthew - Horner này ti bỉ tiểu nhân !” Jada Smith mắng chửi nói.

Will - Smith nhìn thở phì phì Jada Smith liếc nhìn, không có đi quản nàng, lại hỏi,“Còn có sao?”

“Matthew - Horner tuy rằng cự tuyệt siêu nhân nhân vật này, nhưng tại Warner Bros thành ý mời dưới, căn cứ......” William thấp giọng ho khan một chút, mắt nhìn Will - Smith, tiếp tục nói,“Căn cứ [ Green Lantern ] thất bại kinh nghiệm giáo huấn, đưa ra một ít tính kiến thiết ý kiến.”

Hắn gặp Will - Smith không có bất cứ tỏ vẻ, còn nói thêm,“Matthew - Horner đề nghị Warner Bros thích hợp cắt giảm đầu nhập, sau đó tại điện ảnh phương diện học tập Marvel, dùng một bộ lại một bộ điện ảnh tích lũy kêu gọi lực, hơn nữa thích hợp khống chế đối với phim trực tiếp can thiệp.”

Will - Smith không nói gì, nhưng tại quay chụp [ Green Lantern ] trong lúc này hắn liền có thân thiết thể hội, đối với lão đối đầu Marvel liên tiếp không ngừng thành công, hơn nữa mắt thấy [ Avengers ] sắp phát hành, vô luận là DC truyện tranh, vẫn là Warner Bros, đều có chút vội vàng cấp bách.

Vì thế, một lại một DC truyện tranh cùng Warner Bros nhân tại điện ảnh quay chụp chế tác trung phát biểu ý kiến......

Phía trước còn chưa cảm giác thế nào, hiện tại [ Green Lantern ] thất bại , lại quay đầu nhìn, này mấy cái gọi là cao quản tùy tiện nhúng tay [ Green Lantern ] quay chụp chế tác, chỉ sợ là thất bại nguyên nhân chi nhất.

Will - Smith lập tức nhớ tới quay chụp cùng hậu kỳ chế tác khi xem nhẹ cùng không để ý rất nhiều sự.

Trừ đạo diễn Martin - Campbell cùng người sản xuất Charles Roven, xuất hiện quá nhiều người thanh âm, nếu chỉ là thanh âm còn chưa tính, cố tình những người này đều có quyền lực làm kịch tổ quay chụp cùng chế tác.

DC phương diện liên hợp người sản xuất Geoff Johns có quyền khống chế, nghe nói Warner công ty cao tầng Jeff - Robinov, Greg - Silverman cùng Lynn - Harris cũng đều đối phim có ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt tại hậu kì cắt nối biên tập thời điểm.

Như vậy lệnh ra nhiều môn, thanh âm ầm ĩ, kết quả liền biến thành [ Green Lantern ] chẳng ra cái gì cả thất bại.

Cho nên, hắn diễn viên chính này bộ phim mới sẽ thất bại.

Mỗi người đều sẽ vi thất bại tìm kiếm tự thân ngoài mặt khác lý do, dù cho cường đại hòa thanh tỉnh giống như Will - Smith, cũng sẽ không ngoại lệ.

Vận khí thật sự là không xong đến cực điểm !

Will - Smith lắc đầu, nói đến cùng vẫn là quyền phát ngôn không đủ, Matthew - Horner cùng Warner Bros hợp tác quá nhiều hạng mục, luôn luôn không có nghe nói qua Warner Bros cường lực can thiệp qua hắn diễn viên chính phim.

William lúc này còn nói thêm,“Will, chúng ta cùng Warner Bros hợp tác triệt để vỡ tan .”

Will - Smith nhẹ nhàng gật đầu, từ [ Green Lantern ] cuối tuần đầu box office ra lô ngày đó, hắn liền có như vậy chuẩn bị tâm lý.

“Còn có.” William mà nói không có đình,“Sony Columbia ảnh nghiệp quyết định lùi lại [ Men in Black 3] hạng mục.”

“Cái gì?” Jada Smith kia lớn giọng lại vang lên,“Bọn họ không thể làm như vậy !”

Will - Smith sắc mặt rốt cuộc thay đổi, hỏi,“Không phải đã bắt đầu lúc đầu lên kế hoạch sao?” Hắn tiếp tỉnh ngộ,“Là nhận đến [ Green Lantern ] thất bại ảnh hưởng sao?”

William không có không dám nói điểm này, nói thẳng,“Đúng vậy. Sony Columbia phương diện cho rằng của ngươi kêu gọi lực nghiêm trọng không đủ, hiện tại Tommy Lee Jones già đi, ngươi......” Hắn lắc lắc đầu,“Sony Columbia ảnh nghiệp cho rằng tùy tiện đầu nhập vài ức dollar, phiêu lưu quá lớn.”

Will - Smith nhịn xuống trong lòng phẫn nộ, hỏi,“Bọn họ tính toán lùi lại bao lâu?”

William nhìn hắn một cái, chậm rãi nói,“Vô hạn kỳ.”

Will - Smith siết chặt quyền đầu, có lẽ là rất dùng lực, liên quan cánh tay đều tại run nhè nhẹ,[ Green Lantern ] thất bại,[ Men in Black 3] vô hạn kỳ lùi lại, hắn lấy cái gì tiếp tục duy trì ngôi sao tuyến đầu địa vị?

Jada Smith lại tưởng rộng mở nàng lớn giọng, lại bị Will - Smith một phen nắm chặt, hắn nhìn về phía William, hỏi,“Ta hiện tại hẳn là làm như thế nào?”

“Phóng thấp một ít tư thái.” William cấp ra thành khẩn đề nghị,“Nhất tuyến đại chế tác tạm thời không có khả năng lại dùng ngươi, chúng ta ánh mắt ngắm chuẩn nhị tuyến chế tác, chỉ cần thành công mấy bộ, tùy thời đều có thể giết về đến.”

“Không được !” Jada Smith rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống, tránh thoát Will - Smith tay, lớn tiếng nói,“Will như thế nào có thể đi diễn kia vài thù lao chỉ có mấy trăm vạn dollar tiểu hạng mục.”

William nhìn nhìn Jada Smith, thông minh không có phản bác, Will - Smith cái gì cũng tốt, chính là lấy không phát triển não xuẩn lão bà.

“Im miệng, Jada !” Will - Smith quát lớn một tiếng, so với Jada Smith, hắn đối với trước mắt tình cảnh có càng thêm rõ ràng nhận thức,“Chúng ta hiện tại không có càng tốt lựa chọn !”

Từ nhất tuyến thối lui đến nhị tuyến, ai tưởng a? Nhưng Hollywood không phải chính mình nói nhất tuyến liền có thể duy trì tại nhất tuyến .

Lui một bước còn có thể tiếp tục biểu diễn nam chính, có lẽ tương lai một ngày có thể một lần nữa giết về nhất tuyến, không lùi mà nói, liên Sony Columbia đều đem thành công tỷ lệ rất cao tục tập điện ảnh vô hạn kỳ lùi lại, ai còn dám dùng hắn biểu diễn nam chính?

Will - Smith cũng có chút thần thương, siêu cấp cự tinh vị trí cách hắn càng ngày càng xa, đại khái vĩnh viễn đều sờ không tới cửa .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 895: Tìm Thích Hợp Kết Hôn

“Trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không lại có nhất tuyến hạng mục sử dụng Will - Smith .”

Thiên Sứ trù tính công ty trong văn phòng, Helen - Hermann chậm rãi phẩm cà phê, cùng đối diện Matthew nói,“Ngươi hiện tại hài lòng sao?”

Matthew nâng chung trà lên, uống một ngụm,“Cái gì bảo ta hiện tại hài lòng sao?”

Helen - Hermann không chút do dự công bố,“Ngươi thủy chung không có quên qua Will - Smith vợ chồng công kích ngươi sự, đúng không?”

Matthew chỉ là uống trà, vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

“Lấy này làm cơ sở đến phân tích ngươi làm qua sự, không khó được ra một kết luận.” Helen - Hermann chung quy cùng người khác bất đồng, làm bằng hữu, người đại diện cùng với hợp tác đồng bọn, nàng tự nhận là trên thế giới này lý giải nhất Matthew nhân,“Một ít người khác đều chưa từng để ý cũng sẽ không để ý sự, thực ra ngươi là cố ý làm, vì chính là Will - Smith.”

Matthew buông xuống chén trà, nói,“Ta luôn luôn chưa nói qua hoặc là ám chỉ qua Warner Bros cùng DC truyện tranh khiến Will - Smith biểu diễn Hal - Jordan.”

Helen - Hermann căn bản không tiếp lời này, tự mình hỏi,“Matthew, ngươi như thế nào phán đoán [ Green Lantern ] khả năng thất bại đâu?”

Matthew nháy mắt trầm mặc, nghĩ nghĩ mới nói,“Ta xem qua Charles Roven kịch bản cùng kế hoạch thư.” Hắn biết chỉ bằng này mấy không có thuyết phục lực, dứt khoát hỏi ngược lại,“Helen, ngươi không phát hiện sao?”

Helen - Hermann nhìn về phía hắn,“Phát hiện cái gì?”

“Bởi vì Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh, đặc biệt là [ Iron Man ] cự đại thành công, dẫn đến Warner Bros cùng DC truyện tranh rất muốn gắng sức đuổi theo.” Matthew chậm rãi nói,“Warner Bros cùng DC truyện tranh rất gấp , thế cho nên tâm tính đều có chút thất hành, ta từ Charles Roven chỗ đó được đến qua một ít tin tức, sớm ở kịch bản sáng tác giai đoạn, chỉ cần có quyền lực thò tay nhân, đều thò tay .”

Hắn xòe tay,“Qua lại vô số án lệ nói cho chúng ta biết, một điện ảnh hạng mục có quá nhiều chủ đạo thanh âm, trên cơ bản đều thất bại .”

Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu,“Có đạo lý.”

Này mấy cũng không đủ để thuyết phục nàng, nhưng nàng không có lại truy vấn đi xuống, nàng có thể nhìn ra Matthew ở phương diện này có độc đáo phán đoán, lại chưa hề trực tiếp thuyết minh.

Mỗi người đều sẽ có bí mật, cho dù là tốt nhất bằng hữu đều sẽ không nói, Matthew có, nàng cũng có.

Truy vấn đi xuống khả năng sẽ dẫn đến một ít không tốt hậu quả, vạn nhất thương đến hai người quan hệ, kia thật là ngốc cực kỳ.

Nàng chủ động chuyển đề tài,“Ngươi vì sao không nhắc nhở Warner Bros đâu?”

Matthew nhàn nhạt nói,“Warner Bros bị một nhiều năm áp chế lão bằng hữu đột nhiên vượt qua, còn xa xa dừng ở mặt sau, bọn họ sốt ruột tâm tính có thể nghĩ.” Hắn thở dài,“Ngươi cảm giác Warner Bros cùng DC truyện tranh quản lý tầng ở dưới tình huống đó, có thể nghe được vào một ngoại nhân đề nghị sao? Nếu ta lung tung mở miệng, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến song phương nguyên bản phi thường hòa hợp hợp tác quan hệ.”

Nghe đến những lời này, Helen - Hermann chậm rãi gật đầu,“Của ngươi lựa chọn phi thường chính xác.” Nàng đột nhiên nói,“Ngươi người này, cái gì cũng tốt, chính là quá mức mang thù .”

“Có một số việc ta có thể không để ý, lựa chọn tính không nhìn, nhưng có một số việc không thể làm bộ như nhìn không tới.” Matthew luôn luôn đều không phủ nhận mang thù việc này,“Lúc trước đứng ra người là Jada Smith, nhưng Will - Smith sẽ không biết? Nếu bọn họ thành công , ta sẽ là cái gì kết cục?”

Helen - Hermann nhắc nhở nói,“Không muốn khiến cừu hận bao phủ của ngươi lý tính.”

Matthew chỉ chỉ chính mình trán,“Ta vẫn rất thanh tỉnh, không thanh tỉnh mà nói, như thế nào sẽ nhẫn nại nhiều năm như vậy?”

Nơi này dù sao cũng là một pháp trị xã hội, tổng không thể những người đó công kích hắn, hắn lập tức liền nhảy ra đi đem bọn họ hết thảy xử lý.

Cùng loại trả thù, không thể nghi ngờ đều là khống chế tại pháp luật trong phạm vi.

Bằng không, kia không phải trả thù, mà là tự hủy.

Helen - Hermann gật gật đầu,“Will - Smith không có đầy đủ hảo vận mà nói, rất khó lại trèo lên nhất tuyến .”

Matthew cười cười,“Ta cùng hắn kia đoạn cũng coi như qua.”

Lời này tiền đề đương nhiên là Will - Smith đừng lại làm nhằm vào hắn sự tình.

Chính đáng cạnh tranh đối thủ, Matthew dù cho thất bại , cũng chưa từng có làm qua cái gì, nhưng cạnh tranh làm thành kia vài không thể đưa ra ánh sáng thủ đoạn, muốn không chỉ là nhân vật hoặc là hạng mục, còn muốn khiến hắn tiến thêm một bước xui xẻo, kia hắn cũng sẽ không khách khí.

Khi dễ người khác cùng bị người khi dễ ở giữa, nên như thế nào tuyển?

Tổng không thể người khác lại đây muốn đạp mặt lên, chẳng những không né, còn chủ động đem mặt thấu lên đi thôi?

Matthew tình nguyện làm người xấu, cũng không muốn đi làm Thánh Nhân.

Hai người lại hàn huyên hội Warner Bros cùng DC truyện tranh điều chỉnh sau Justice League vũ trụ, đối với Warner Bros cùng DC truyện tranh quản lý tầng vội vàng cùng nôn nóng tâm tính, đều có thân thiết cảm thụ.

Matthew cự tuyệt siêu nhân nhân vật này, xem tại nhiều năm chặt chẽ hợp tác quan hệ thượng, hướng Warner Bros đưa ra Justice League vũ trụ đóng vững đánh chắc đề nghị, nhưng trừ DC truyện tranh dùng tân vũ trụ thống nhất Justice League thế giới quan cùng sử dụng Cyborg thay đổi điệu Green Lantern ngoài, còn lại kia vài hai nhà công ty có thể nghe được vào đi bao nhiêu, thật sự rất khó nói.

Warner Bros dù sao cũng là một nhà khổng lồ điện ảnh công ty, có chút quyết sách rất khó xoay người.

“Nếu Warner Bros cùng DC truyện tranh quản lý tầng tâm tính thất hành, mặt sau còn khả năng ra vấn đề, Justice League sự chúng ta liền ít dính líu.” Helen - Hermann nói xong câu này, hỏi,“Ngươi cái kia trên Hỏa tinh trồng khoai tây khoa học viễn tưởng hạng mục có phải hay không chuẩn bị khởi động ?”

Matthew gật đầu,“Tốt nhất trong năm nay liền có thể bắt đầu trù bị.” Hắn xoa xoa trán,“Một bộ trên Hỏa tinh phim khoa học viễn tưởng, như thế nào cũng muốn lên ức dollar sản xuất dự toán, ta còn đang đợi [ Twilight ] bộ phận hồi khoản.”

Helen - Hermann hiển nhiên sớm liền chú ý tới này hạng mục, hỏi,“Có thích hợp đạo diễn sao?”

“Không có?” Matthew cùng Helen - Hermann hợp tác nhiều năm, làm sao có khả năng nghe không hiểu lời này sau lưng ý tứ, hỏi,“Ngươi có thích hợp nhân tuyển đề cử?”

Helen - Hermann cũng không khách khí, nói thẳng,“Ngươi cảm giác Ridley - Scott thế nào?”

“Ách......” Matthew có điểm ngoài ý muốn, hỏi,“Ridley sẽ khuyết thiếu hạng mục?”

Tuy rằng Ridley - Scott không tính là Hollywood cao nhất kia phê đạo diễn, nhưng cũng vững vàng vị cư nhất tuyến đạo diễn hàng ngũ, loại này đẳng cấp đạo diễn hướng đến chỉ có hạng mục tìm hắn, hắn làm sao có khả năng không phim nhưng chụp?

“Ridley gần nhất tình huống không tốt lắm.” Helen - Hermann nói đơn giản một chút,“Hắn gần nhất hai bộ phim,[ Body of Lies ] cùng [ Robinhood ] trên thương nghiệp tất cả đều thất bại , đặc biệt là [ Robinhood ] này bộ phim, hai ức dollar sản xuất phí tổn, vỏn vẹn đổi về một ức dollar Bắc Mĩ box office, trực tiếp dẫn đến Ridley cùng Universal ảnh nghiệp nhiều năm hợp tác vỡ tan.”

Nàng khẽ thở dài,“Bị Universal ảnh nghiệp vứt bỏ, Ridley có chút buồn bực, gần nhất vẫn đang tìm thích hợp hạng mục một lần nữa chứng minh chính mình. 20th Century Fox ngược lại là muốn cho hắn trở về chụp lại [ Alien ] series, nhưng Ridley không tưởng dùng tục tập chứng minh chính mình còn chưa lão.”

Matthew không nói gì, ngược lại trầm mặc tự hỏi lên đến, Ridley - Scott liên tục làm tạp hai bộ phim, thoạt nhìn như là tại xuống dốc, hay không sẽ lại làm tạp đệ tam bộ?

Này thật sự rất khó nói.

Nếu đây là khác đạo diễn, hắn trực tiếp liền sẽ từ chối, nhưng Ridley - Scott rất sớm phía trước là giúp qua hắn a.

Tuy rằng biểu diễn thứ nhất nhân vật là Girl, Interrupted trung ngay cả danh tự cũng không có người qua đường giáp, nhưng chân chính khiến hắn bước vào diễn viên này nghề , vẫn là Ridley - Scott đạo diễn Gladiator.

Chính là Ridley - Scott đề bạt hắn biểu diễn Dã Man nhân thủ lĩnh, mặt sau hoàn cho hắn một nhân thiết phi thường xuất sắc Black Hawk Down trung vai phụ, hơn nữa tại hắn tranh đoạt [ Cướp biển vùng Caribbean ] trung tiểu thợ rèn Will - Turner một góc khi, đại lực hướng người sản xuất Jerry - Bruckheimer làm đề cử.

Không chút nào khoa trương nói, Ridley - Scott là hắn lúc đầu khi có thể từ một loại phổ thông diễn viên trung giết ra đến quý nhân.

Ít nhất, Ridley - Scott giúp qua hắn.

“Đây là một ngoại tinh khoa học viễn tưởng hạng mục, mang theo chút truyền thống cứng rắn khoa học viễn tưởng hương vị.” Helen - Hermann không chỉ là xuất phát từ tư tâm, mà là thật cân nhắc qua,“Matthew, ngươi lý giải Ridley, đây là hắn am hiểu nhất đề tài loại hình.”

Matthew chậm rãi chuyển động trong tay chén trà, suy xét một hồi lâu, mới nói,“Như vậy đi, Helen. Ta tiếp xuống muốn đi Thái Bình Dương bờ bên kia làm lần đầu, chờ ta trở lại ngươi tìm thời gian ước Ridley đi ra, chúng ta này mấy lão bằng hữu cùng nhau tụ tụ, nói chuyện này hạng mục sự, thế nào?”

“Có thể.” Helen - Hermann lý giải Ridley - Scott,“Nói vậy Ridley cũng sẽ thích cùng các lão bằng hữu đoàn tụ.”

Nàng xem Matthew liếc nhìn, ít có mang theo một điểm phức tạp ánh mắt, muốn nói Matthew này nhân khốn kiếp đi, tại trong Hollywood thật tìm không thấy mấy cái so với hắn càng thêm mặt hậu tâm hắc , cố tình tại đối đãi bằng hữu hoặc là giúp qua hắn người thượng, hắn lại gọi người không thể xoi mói.

Gã này dứt khoát đem người tính hai mặt suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn.

Matthew đứng lên chuẩn bị cáo từ, trở về thu thập đi hướng Thái Bình Dương bờ bên kia hành lý, Helen - Hermann lại kêu lại hắn.

“Có một việc, ta suy xét rất lâu, cảm giác ngươi rất có tất yếu chú ý dưới.” Helen - Hermann vô cùng chăm chú nói,“Tại Harvey - Weinstein trên chuyện này, chúng ta nhanh đến thu lưới giai đoạn , có lẽ là sang năm, cũng có lẽ là năm sau, chúng ta liền sẽ cho hắn một kích trí mệnh.”

Matthew nhìn Helen - Hermann, không biết nàng muốn nói cái gì.

Helen - Hermann ngữ điệu như trước vững vàng,“Ngươi ở trên nam nữ quan hệ quá mức hỗn loạn, dù cho đều là ngươi tình ta nguyện, nói không chừng đến lúc đó cũng sẽ có phiền toái, ta đề nghị ngươi tại phát động một kích trí mệnh phía trước, tìm thích hợp nhân kết hôn.”

Matthew lập tức minh bạch Helen - Hermann ý tứ,“Có một ổn định gia đình, cho dù có người công kích ta, ảnh hưởng cũng không lớn, đúng không?”

Helen - Hermann gật đầu,“Không sai biệt lắm đi. Này đối với ngươi có chỗ tốt.”

Matthew suy xét một hồi lâu, mới nói,“Ta sẽ suy xét , hiện tại thời gian còn sớm, không cần sốt ruột.”

Theo sau, hắn ly khai Thiên Sứ trù tính công ty, thu thập hảo hành lý sau, ngày hôm sau liền hội hợp [ Fast and Furious 5] kịch tổ chạy tới Thái Bình Dương bờ bên kia.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 896: Sói Đến Rồi

Ma thành quốc tế sân bay, cửa ra máy bay phụ cận biển người tấp nập, không ít người trong tay đều giơ áp phích cùng quảng cáo, mặt trên đều dùng trung văn viết cùng một danh tự -- Matthew - Horner !

Này mấy fan điện ảnh đều tại chờ đợi một vị thế giới cấp cự tinh đến.

Trừ fan điện ảnh ngoài, nơi này còn có hàng loạt nhân viên bảo vệ cùng truyền thông phóng viên.

Ny Ny đứng ở đối diện cửa ra máy bay phi thường dễ khiến người khác chú ý vị trí, cứ việc chung quanh có không ít phóng viên vòng quanh nàng tại chụp ảnh, nhưng nàng chỉ là chờ.

“Mau nhìn, cái kia là Ny Ny sao?”

Bỗng nhiên, có fan điện ảnh nhận ra nàng, phân phân tiếng nghị luận truyền tới,“Các ngươi xem qua trailer sao? Nàng tại [ Fast and Furious 5] trung biểu diễn một trọng yếu nữ phụ !”

“Phỏng chừng bộ điện ảnh này phát hành, nàng liền sẽ nổi tiếng !”

“Có thể cùng Matthew - Horner như vậy thế giới cự tinh đáp hí, thực không sai, hình như là chúng ta bên này thứ nhất cùng Matthew - Horner đáp hí diễn viên.”

“Đi, đi tìm nàng kí tên.”

Ngay sau đó, hàng loạt fan điện ảnh vọt tới Ny Ny trước người, Ny Ny không có cự tuyệt bọn họ kí tên thỉnh cầu, tiếp nhận một chi bút bi, tại từng tấm áp phích thượng ký xuống chính mình danh tự.

Nàng cố gắng học tập Matthew - Horner đối mặt fan điện ảnh khi thái độ, trên mặt chất lên nhất chân thành cùng tự nhiên tươi cười, thoạt nhìn phi thường vui vẻ.

Trên thực tế, nàng xác thật vui vẻ, tương đương hưởng thụ loại này bị người truy phủng cảm giác.

Ngôi sao, này đặc thù chức nghiệp cùng xưng hô, cự ly nàng càng ngày càng gần .

Thành danh tư vị là như thế tốt đẹp, cho dù là độc dược, cũng cam tâm tình nguyện uống xuống.

Fan điện ảnh dần dần tán đi, có truyền thông phóng viên kề sát qua, cách nhân viên bảo vệ ngăn cách cự ly, lớn tiếng hỏi,“Ny Ny tiểu thư, có thể hỏi mấy vấn đề sao?”

Có lẽ là fan điện ảnh truy phủng khiến nàng có điểm tiểu hưng phấn, Ny Ny cùng trợ lý nói một câu, trợ lý qua giao lưu một phen, có vài danh phóng viên đi tới.

“Ny Ny tiểu thư.” Vừa cái kia phóng viên đem máy ghi âm phóng tới Ny Ny trước mặt, hỏi,“Ngươi tới nơi này là nghênh đón Matthew - Horner sao?”

Này có thể sử dụng đến hâm nóng đề tài, Ny Ny đương nhiên sẽ không phủ nhận, gật đầu nói,“Đúng vậy.” Nàng một điểm đều không ngốc,“Một tuần trước, Matthew liền đánh cho ta qua điện thoại, thông tri ta hắn hôm nay lại đây.”

“Nga......” Có người sợ hãi than nói.

Ny Ny trả lời, rất có thể dẫn phát nhân liên tưởng .

Nhìn thấy các phóng viên hơi mang sửng sốt bộ dáng, Ny Ny phi thường hài lòng, muốn chính là như vậy hiệu quả.

Mặt khác phóng viên lúc này hỏi,“Ngươi cùng Matthew - Horner ở giữa quan hệ rất tốt sao?”

Ny Ny tưởng cũng không có tưởng, nói,“Phi thường tốt.” Nàng biết lời này không quá thỏa đáng, truyền đến Matthew lỗ tai bên trong, nói không chừng sẽ chọc được hắn mất hứng, nhanh chóng bổ sung nói,“Chúng ta tại quay chụp trong lúc này chính là giao tình phi thường tốt bằng hữu.”

Bên này văn tự bác đại tinh thâm, đơn giản bằng hữu hai chữ, đồng dạng có thể để người triển khai rất nhiều liên tưởng.

Một danh nữ phóng viên kề sát, hỏi,“Ny Ny tiểu thư, ngươi tưởng hảo như thế nào chiêu đãi Matthew - Horner sao?”

“Đương nhiên.” Ny Ny cười mà không nói.

Giống Matthew - Horner loại người này hẳn là như thế nào chiêu đãi? Nàng đương nhiên sẽ không nói cho bọn họ, tốt nhất chiêu đãi chính là......

Ny Ny không khỏi nhớ tới tại Rio de Janeiro phát sinh kia vài sự tình.

Nếu nàng tìm một đám mĩ nữ, cùng Matthew cùng nhau mở party, hay không sẽ được đến một tân cơ hội đâu?

Vấn đề là,[ Fast and Furious 5] còn chưa phát hành, nàng danh khí hữu hạn, kiếm được mấy chục vạn dollar thù lao, cũng sớm liền ở bên này trên truyền thông mua nhuyễn văn mất không sai biệt lắm .

Matthew đối với nữ nhân yêu cầu giống như rất cao , cùng hắn truyền chuyện xấu nào không phải có nhan có liêu lại có danh?

Không dễ giải quyết a.

Muốn hay không tìm chút trong giới xinh đẹp tiểu diễn viên? Ny Ny vừa lóe qua ý nghĩ này, chính mình liền phủ định quyết , bởi vì rất mạo hiểm.

Cùng Matthew - Horner từng có quan hệ nữ nhân nhiều đếm không xuể, nàng tại Bắc Mĩ xem qua thống kê, có truyền thông đều khoa trương thống kê ra ba con số.

Nhưng xem xem này mấy nữ nhân, nàng không khó phát hiện tự thân độc nhất vô nhị thuộc tính.

Thái Bình Dương bên này, bồi Matthew - Horner chơi qua , chỉ có chính nàng a !

Nếu dính dáng đến nữ nhân khác, bị người đoạt cơ hội, chẳng phải là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo?

Loại này lỗ vốn sự, kiên quyết không thể làm !

Đúng, đẳng Matthew - Horner đến bên này , chính mình liền hàng đêm bồi tại hắn bên cạnh hảo, để tránh bị bên này mặt khác nữ diễn viên thừa dịp hư mà vào, cho dù là Matthew - Horner lại đưa tới nhất bang người mẫu quần xoát, nàng cũng bất cứ giá nào !

Quần xoát một lần là xoát, xoát hai lần như vậy cũng là xoát.

“Đến ! mau nhìn a, bọn họ đến a !”

Đột nhiên, không biết ai hô một tiếng, mọi người tề xoát xoát nhìn về phía cửa ra máy bay bên kia, vây quanh ở Ny Ny bên cạnh phóng viên, cũng nháy mắt tản ra, đổ ở cửa ra máy bay phụ cận.

Ny Ny cũng chen đến phía trước, để Matthew - Horner đi ra, có thể trước tiên lại gần.

Một lần này, tại Matthew yêu cầu dưới, kịch tổ từ đạo diễn đến diễn viên chính, sở hữu chủ sáng nhân viên tất cả đều đến đông đủ, chuyên môn bao xuống một chuyến bay khoang hạng nhất từ Los Angeles bay tới Ma thành.

Gia tăng đến 25% box office phân thành, cho Hollywood chế tác cùng nhà phát hành nhóm thật lớn nhiệt tình, Matthew cũng không ngoại lệ.

Hắn đẩy hành lý xe, thứ nhất từ cửa ra máy bay đi ra.

“Matthew ! Matthew ! Matthew......”

Đi ra nháy mắt, một trận tiếng gầm vang lên, hàng loạt fan điện ảnh phảng phất huấn luyện qua như vậy, dùng chỉnh tề thanh âm, hô tên của hắn.

Matthew ngẩng đầu nhìn một cái, chừng hơn một ngàn danh fan điện ảnh lại đây tiếp cơ, làm một ngoại lai hộ, phía trước lại không có chuyên môn luyện tập tổ chức, có thể xuất hiện như vậy cảnh tượng, trên thuyết minh thứ hắn lại đây làm kia vài cố gắng không có uổng phí.

Người xem thích phải một diễn viên, thường thường đều là chút phi thường đơn giản lý do, mà một Hollywood cự tinh sẽ nói cực kỳ lưu loát tiếng phổ thông, không thể nghi ngờ cho bọn họ một thuyết phục lực cực kỳ cường đại lý do.

Sau đó, Matthew thấy được Ny Ny, vị này nữ diễn viên đang đứng ở nhân sinh tốt nhất tuổi trẻ, vẫn là trước sau như một xinh đẹp.

Matthew đem hành lý xe giao cho một danh bảo tiêu, đi qua cùng Ny Ny ôm một chút, Ny Ny tươi cười giống hoa tươi như vậy xán lạn, này ôm tại Tây phương chỉ là phổ thông nhất bất quá lễ tiết, ở bên này lại có thể giải đọc ra quá nhiều hàm nghĩa.

Fan điện ảnh nhiệt tình, truyền thông phóng viên điên cuồng, Matthew cũng tràn ngập thành ý, không để ý đường dài phi hành mệt nhọc, chuyên môn đi đến fan điện ảnh tiền vì bọn họ kí tên, còn cùng một nhóm người đơn giản hợp ảnh.

Ny Ny rất thông minh, giống như là bên người phiên dịch như vậy, thủy chung đều cùng Matthew bên cạnh.

Gặp nhiều đủ loại nữ diễn viên, Matthew liếc nhìn liền có thể nhìn thấu Ny Ny điểm ấy tiểu tâm tư, lại không có nói cái gì, tại nào đó phương diện, hắn thủy chung đều là một tương đối khẳng khái nhân.

Lại nói, có thể cùng cùng nhau quần xoát nhân, cũng có thể có điểm đặc thù đãi ngộ.

Có lẽ lần sau có thể mang theo Ny Ny cùng đi tham gia VS niên độ đại tú, đẳng đại tú kết thúc, mời sở hữu VS siêu mẫu?

Không đúng, VS siêu mẫu trong có không ít hắc muội tử, hắc muội tử vẫn là tính.

Không chỉ là Matthew, kịch tổ chủ sáng nhân viên phía trước liền bị yêu cầu qua, lúc này cũng phối hợp kí tên chụp ảnh chung, thẳng đến cảnh sát ra mặt mới kết thúc, cưỡi chiếc xe chạy tới ngủ lại hòa bình khách sạn.

Kịch tổ đến đều không là người xa lạ, đối từng kịch tổ nội phát sinh rất nhiều sự biết rõ trong lòng, Ny Ny cũng không vẻ gượng ép, đi đến khách sạn trực tiếp vào Matthew phòng, Matthew cũng sẽ không cùng nàng khách khí, điều chỉnh sai giờ phía trước trước thử một chút sâu cạn.

Từ kiểu dáng Âu Tây đổi thành đông thức, ngẫu nhiên điều hòa hạ khẩu vị, cũng có một phong vị khác.

Đáng tiếc, lần này Ma thành liên hoan phim đang tại cử hành, phỏng chừng hắn sẽ bị không thiếu giải trí phóng viên cùng chụp, nghe nói bên này đã xuất hiện cẩu tử tồn tại, làm một danh cao lớn thượng thế giới cấp cự tinh, tựa hồ không quá thích hợp lung tung thông đồng muội tử.

Tạm thời cũng liền Ny Ny thích hợp nhất .

Mãi cho đến ngày hôm sau giữa trưa, Matthew mới mang theo Ny Ny cùng ra phòng, cự ly [ Fast and Furious 5] lần đầu còn có hai ngày, trừ tham gia mấy cái thông lệ quảng bá hoạt động ngoài, Matthew cố ý khiến Ny Ny này chủ nhà dẫn đường, chuyên môn tại Ma thành liên hoan phim bên trên nhìn nhìn.

So với lần trước phát ra mời kinh đô liên hoan phim, Ma thành liên hoan phim chính trị bầu không khí tương đối đạm, nơi nơi đều chảy xuôi thương nghiệp khí tức, càng đối Matthew khẩu vị.

Ở trên liên hoan phim nhìn hai ngày, đặc biệt là tiếp xúc bên này không thiếu điện ảnh người làm, Matthew đối Thái Bình Dương bên này điện ảnh thị trường cũng có càng thêm trực quan nhận thức.

Liên hoan phim bên trên, không ngừng có người hô to duy trì sản phẩm trong nước điện ảnh, duy trì chính mình điện ảnh sản nghiệp.

Loại này thuyết pháp không sai, đặc biệt thị trường càng trở nên mở ra, nếu không có nhất định duy trì cường độ, sản phẩm trong nước điện ảnh nói không chừng liền sẽ bị Hollywood xông sụp .

Matthew rất rõ ràng này không khoa trương, bởi vì trên thế giới có quá nhiều quốc gia cùng địa khu xuất hiện qua loại tình huống này.

Vì cái gì muốn duy trì sản phẩm trong nước điện ảnh? Đây không phải một đơn thuần chủ nghĩa yêu nước vấn đề, trung mĩ điện ảnh sản nghiệp đã đạt thành tân chiến lược hợp tác hiệp nghị, ảnh hưởng lớn nhất thực ra là trước đây đã quay chụp , tưởng tại trung quốc trên thị trường vớt tiền kia vài “Phim dở”.

Vì thế, có người thậm chí liệt ra quá khứ hai năm đến ở cụm rạp công chiếu qua 100 bộ phim dở, tại thổ tào nhất đốn sau vui mừng cảm thán: Đối Hollywood mở ra thị trường, thực ra là đối với bên này điện ảnh một lần tinh lọc, chúng ta thật không cần lại mãn nhãn đối mặt như vậy phim dở .

Từ năm nay 2 nguyệt, Thái Bình Dương hai bên liền điện ảnh thị trường đối Hollywood tiến thêm một bước mở ra vấn đề đạt thành chiến lược hợp tác hiệp nghị sau, bên này điện ảnh giới liền một mảnh khóc thiên hô địa âm thanh, rất nhiều người thanh tỉnh nhận thức đến, hiện tại thật là sói đến.

Này một hiệp nghị đối Trung Quốc điện ảnh rốt cuộc lớn bao nhiêu ảnh hưởng? Đối với người xem mà nói, thực ra không có quá lớn quan hệ, chung quy có càng nhiều hảo điện ảnh có thể xem; Đối với cụm rạp quản lý mà nói, cũng sẽ có càng nhiều tiền có thể kiếm.

Ảnh hưởng lớn nhất , là bên này điện ảnh sản xuất phương, tỷ như đạo diễn, tỷ như đầu tư phương.

Khán giả cũng tưởng nhìn thấy nhà mình điện ảnh không chịu thua kém, phàm là có sản phẩm trong nước điện ảnh chế tác tinh xảo, tại yêu cầu không cao người xem trung, tuyệt đối sẽ tán dương là “Lương tâm chi tác”.

Làm từng bên này một vị phổ thông fan điện ảnh, Matthew thực ra rất rõ ràng, bên này người xem thật không tính xoi mói, đối phim trong nước yêu cầu thật không cao, cũng hi vọng phim trong nước trở thành tinh xảo cùng ưu tú đại danh từ.

Mặt khác, năm nay đi đến Ma thành tham gia liên hoan phim danh nhân nhân vật nổi tiếng rất nhiều, từ Bắc Mĩ tới được có Jessica - Chastain, Susan - Sarandon, Barry - Levinson, Rupert - Murdoch vợ chồng, còn có trên quốc tế Gaspar Noé, Paz Vega, Christopher Hampton đẳng xa lạ danh tự.

Những người này cùng bao gồm Matthew ở bên trong [ Fast and Furious 5] vài danh chủ sáng nhân viên, đều sẽ tham gia liên hoan phim trong lúc này một quốc tế điện ảnh diễn đàn.

Đương nhiên, Matthew xuất phát từ lễ phép, cũng hướng đại bộ phận nhân phát [ Fast and Furious 5] lần đầu mời.

[ mặt trên nhắc tới những người đó, đại bộ phận đều tham gia một năm này liên hoan phim.]

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 897: Thẻ Người Tốt

2011 năm 6 nguyệt 15 ngày, một rất phổ thông thứ tư buổi chiều, Ma thành đại rạp hát phía trước biển người tấp nập, vô số fan điện ảnh cùng truyền thông phóng viên từ buổi sáng liền hội tụ đến nơi này, náo nhiệt trình độ một chút không thua gì vài ngày trước liên hoan phim khai mạc khi Thịnh Cảnh,[ Fast and Furious 5] toàn cầu lễ công chiếu lần đầu đang tại nơi này cử hành.

Niên đại này, so với trên thế giới mặt khác quốc gia cùng địa khu, Hollywood tại tuyên truyền marketing mặt trên đầu nhập có cự đại ưu thế.

Lễ công chiếu lần đầu quy mô so với liên hoan phim khai mạc thật là một điểm đều không rơi xuống hạ phong.

Hơn nữa Disney đại Trung Hoa khu sớm làm tốt quan phương công tác, đem lễ công chiếu lần đầu trực tiếp quyền bán cho chim cánh cụt cùng Cựu lãng đẳng mấy nhà trang web cổng thông tin.

“Các vị netizen bằng hữu buổi chiều hảo, nơi này là chim cánh cụt võng từ Ma thành đại rạp hát phát về hiện trường đưa tin,[ Fast and Furious 5] toàn cầu lễ công chiếu lần đầu đã kéo ra đại mạc.”

Thảm đỏ phía trước nhất, có mạng internet điếu tạc thiên bàn danh tự Lâm Phong đứng ở trước thảm đỏ truyền thông khu bên trong, đối với máy quay phim màn ảnh nói,“Nói vậy mọi người đối với này bộ phim chờ mong đã lâu, may mắn là chúng ta có thể so toàn thế giới địa phương khác sở hữu fan điện ảnh đều trước một bước nhìn thấy [ Fast and Furious 5] hình dáng.”

Do là lần đầu hợp tác phương hòa nhà tài trợ, chim cánh cụt võng tại truyền thông khu vị trí phi thường tốt, Lâm Phong treo chim cánh cụt võng phóng viên điếu bài, còn có thể tìm lần đầu công tác nhân viên hỗ trợ.

Lâm Phong nhét dưới tai nghe, nghe được đạo bá thanh âm, ngữ tốc cực nhanh nói,“[ Fast and Furious 5] do Hollywood nổi tiếng Hoa kiều đạo diễn Lâm Nghệ Bân đạo diễn, siêu cấp cự tinh Matthew - Horner diễn viên chính, Paul - Walker, Gal - Gadot, Jordana - Brewster, Daniel - ngô cùng Tyrese - Gibson đẳng tiền mấy bộ chủ yếu diễn viên toàn bộ trở về. Mặt khác, đến tự mình quốc trẻ tuổi nữ diễn viên Ny Ny, cũng tại trong đó biểu diễn một chủ yếu nhân vật......”

Lễ công chiếu lần đầu thứ nhất khách quý xe xuất hiện , bất quá không có trực tiếp lại đây, dừng ở thảm đỏ bên trái hơn mười mét xa, giống như tại tạp thời gian.

Lâm Phong không thể khiến trực tiếp xuất hiện tẻ ngắt, tiếp tục nói,“[ Fast and Furious 5] hội tụ tinh quang rạng rỡ diễn xuất đội hình, cũng là series trung thủ bộ chọn dùng IMAX cự mạc cách thức phim. Được biết, trong phim nhiều đạt 90% chiếc xe truy đuổi màn ảnh đều là tại Brazil Rio de Janeiro đầu đường thực cảnh quay chụp, vận dụng vượt qua một trăm chiếc hàng thật giá thật các thức chiếc xe, sản xuất đầu tư cao tới 1 ức 5000 vạn dollar !”

Đệ nhất chiếc khách quý xe lúc này rốt cuộc đến trước thảm đỏ, chim cánh cụt võng máy quay phim lập tức chuyển qua, nhắm ngay cửa xe bên kia, một mặc kiểu mới sườn xám cao gầy nữ diễn viên xuống xe.

“Nga, đây thật là một kinh hỉ !” Lâm Phong lời thuyết minh vang lên,“Thứ nhất đi lên thảm đỏ là Ny Ny ! làm một danh tân nhân diễn viên, Ny Ny có thể biểu diễn [ Fast and Furious 5], không thể nghi ngờ phi thường may mắn, hi vọng nàng có thể ở Hollywood càng chạy càng xa......”

Thảm đỏ nghi thức tiếp tục tiến hành, càng nhiều ngôi sao danh đạo từ trên thảm đỏ đi qua, trong đó không thiếu bên này nổi danh nhân vật, Trương quốc sư, Trần đại đạo, đầu trọc ca, Hồ đại hiệp đợi đã (vân vân).

Thậm chí ngay cả lần này liên hoan phim tổ ủy hội chủ tịch đều đến.

Đương Matthew đi lên lần đầu thảm đỏ khi, hiện trường không khí triệt để hỏa bạo, như sơn hô hải khiếu thanh âm, cơ hồ hoàn toàn đem Lâm Phong lời thuyết minh áp chế đi, vị này chim cánh cụt video người chủ trì, chỉ có thể khiến đạo bá điều thấp bối cảnh âm, tăng lớn hắn âm lượng.

Đồng thời, hắn cơ hồ là hô nói,“Oa, oa, oa...... Thấy được sao !”

Máy quay phim màn ảnh chặt chẽ tập trung Matthew - Horner thân ảnh, Lâm Phong lời thuyết minh mang theo hô to khi khàn khàn,“Hiện tại đi lên thảm đỏ chính là Matthew - Horner, Hollywood tối đỉnh cấp diễn viên, thế giới cấp cự tinh ! nghe một chút các fan điện ảnh kêu hắn danh tự thanh âm đi, đây chính là Matthew - Horner mị lực !”

“Matthew ! Matthew ! Matthew......”

Này cự đại tiếng hô giống như cuồng phong sóng to như vậy liên miên không dứt.

Đợi đến Matthew tiếp cận truyền thông khu bên này, Lâm Phong khiến nhiếp tượng sư cấp Matthew đặc tả, tiếp tục nói,“Matthew - Horner cùng điện ảnh bên trong bộ dáng cơ hồ một dạng -- thoát tục khuôn mặt, lưu quang dật thải ánh mắt, phong phú trán, mày có khi hội nhăn lại đến, nhưng rất nhanh liền giãn ra đến, không lưu dấu vết. Đây là nhất trương điển hình kiểu dáng Âu Tây cường tráng gương mặt, khoan hậu hơn nữa tính dẻo cường, còn có hai đạo tràn ngập dị quốc phong tình lông mi.”

Trên thảm đỏ, Matthew vừa đi vừa đối hai bên vẫy tay, trên mặt tươi cười hết sức xán lạn, một chút đều nhìn không tới Hollywood đại minh tinh cái giá, phảng phất là mọi người lão bằng hữu.

Lâm Phong vẫn là hô nói,“Matthew - Horner là Hollywood cường hãn nhất nam nhân, hắn có thể một người độc đấu ba danh cầm thương khủng bố phần tử, hơn nữa tất cả đều đem bọn họ đánh bại; Hắn cũng là Hollywood hiện nay tối thành công nam nhân, thanh danh viễn dương, bị người tôn kính, có hoa không xong tiền, làm có ý nghĩa công tác, nhận đến mọi người ca ngợi.”

Làm một chuyên môn làm ngành giải trí vụ internet người chủ trì, cho Matthew - Horner lại nhiều tán dương đều không quá.

“Hôm nay, Matthew - Horner ba mươi mốt tuổi , thoạt nhìn cùng mười năm trước cũng không có cái gì hai loại.” Lâm Phong vì hôm nay lễ công chiếu lần đầu internet trực tiếp, làm tỉ mỉ chuẩn bị,“Thế nhưng mười năm đến, hắn đã từ một có tiền đồ điện ảnh tân tinh trưởng thành một quốc tế cự tinh, một người sản xuất, từ thiện gia, công ty lão bản cùng hoạt động xã hội gia. Hắn có nhất trương tuổi trẻ cô nương đều ái mộ anh tuấn mặt, kia xa xa không phải hắn toàn bộ !”

Lâm Phong hoàn toàn đem chính mình đầu nhập vào, phảng phất nói người kia chính là hắn chính mình,“Matthew - Horner nắm chặt sinh hoạt mang cho hắn mỗi một một cơ hội. Ta cho rằng, hắn tại rất trẻ tuổi thời điểm liền ý thức được sinh mệnh là dữ dội ngắn ngủi. Mà hắn sở dĩ trở thành hắn người như vậy, tại trên trình độ rất lớn, chính là do này nhân tố sở quyết định .”

Nhìn thấy Matthew - Horner từ trước mặt không đến hai mét xa địa phương lóe qua, Lâm Phong nhịn xuống đi lên xin ký tên cầu chụp ảnh chung xúc động, như cũ hô nói,“Charlize - Theron từng nói qua, Matthew - Horner có lẽ là trên thế giới này trưởng đẹp nhất nam nhân, nhưng hắn cũng không cho rằng chính mình là mĩ lệ , hắn là này thế kỷ xuất sắc nhất diễn viên, ở điểm này, không ai có thể vọng này bóng lưng !”

Trên thảm đỏ, Matthew - Horner thân ảnh càng chạy càng xa, Lâm Phong trung thực chấp hành một nước máy Matthew thổi công tác,“Hollywood kim bài người sản xuất Jerry - Bruckheimer từng nói qua,[ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ] ban sơ lựa chọn Will - Turner diễn viên khi, ta thật không muốn Matthew, hắn không có ta cần kia vài tố chất, bởi vậy, hắn không có đả động ta. Thế nhưng, ta nhìn thấy hắn sau, liền nhanh chóng thích phải hắn.”

“Hắn có thể không hiện sơn lộ thủy nhanh chóng đem một đám người mê được thần hồn điên đảo, thất điên bát đảo. Khi ta lần thứ hai nhìn thấy hắn khi, ta liền bị chinh phục . Ta chỉ là cảm thấy, ta sẽ càng ngày càng yêu thích hắn, so hiện tại hơn rất nhiều. Tại trên màn ảnh, hắn tràn ngập vô cùng vô tận sinh mệnh lực. Matthew có một loại cường hãn rắn chắc, thích hợp sinh tồn tố chất, kia tương đương khốc.”

Nhìn thấy thảm đỏ chỗ cuối Matthew đi vào đại rạp hát bên trong, Lâm Phong hợp thời nói ra kết thúc ngữ,“Matthew - Horner là một chân chính diễn viên, một chân chính ngôi sao. Nếu ta là nữ nhân, ta khẳng định sẽ yêu hắn, đáng tiếc ta là nam , chỉ có thể thưởng thức hắn .”

Nói xong này mấy, nghe được trong tai nghe truyền đến tạm dừng thanh âm, Lâm Phong đóng lại mic, đối diện nhiếp ảnh sư xung hắn dựng thẳng lên một căn ngón cái.

Lâm Phong cười cười, vừa kia vài đều là lời tâm huyết, bất cứ một điều, bất cứ một câu, Matthew đều so với hắn nói càng thêm xuất sắc.

Matthew - Horner giống như là một quốc vương.

Nhưng trên thực tế, tại điện ảnh ngoài, Lâm Phong cũng không lý giải hắn, lại giống như biết Matthew đang làm cái gì, Matthew tựa hồ vì chính mình xây dựng một thuần túy tình cảm thế giới, hắn làm có ý tứ công tác, giao có ý tứ bằng hữu. Hắn có thể khiến điện ảnh biến thành hắn thích bộ dáng, có thể lựa chọn đạo diễn, cũng có thể lựa chọn cùng chính mình đáp hí diễn viên, hắn có thể đi bất cứ hắn muốn đi địa phương, hắn không chỉ thiên phú trác tuyệt, lại còn có thể vận dụng tự nhiên, hắn ương ngạnh làm tốt mỗi một sự kiện, cho dù là không thụ qua giáo dục nhân cũng có thể từ hắn cố sự bên trong học được rất nhiều.

Matthew đi vào rạp hát, tại công tác nhân viên dẫn dắt dưới, triều phòng khách quý đi, còn chưa đi bao nhiêu xa, mặt sau theo sát hắn vào sân Gal - Gadot đi tới.

“Giống như trừ công tác.” Matthew mắt nhìn Gal - Gadot,“Gadot, mặt khác thời gian bao giờ cũng là không thấy được ngươi.”

Gal - Gadot cười cười,“Ta ở tại Tel Aviv, ngươi ở tại Los Angeles, này không nhiều bình thường sao?”

Matthew đợi nàng lại đây, cùng nhau hướng phía trước đi, vừa đi vừa nói chuyện,“Sự nghiệp của ngươi tại Hollywood.”

Gal - Gadot quay đầu, phi thường nghiêm túc nhìn Matthew, tự hỏi một chút, quyết định nói thẳng, chung quy Hollywood cự tuyệt Matthew nữ nhân cũng không thiếu, những người này cũng không gặp được qua đến từ Matthew bên này phiền toái.

Phương diện này, Matthew danh tiếng vẫn phi thường tốt.

“Matthew, ngươi là nữ tính trong mắt lý tưởng nhất kết giao đối tượng.” Nàng ngữ tốc cực nhanh, dùng chỉ có thể hai người nghe được thanh âm, nói,“Với ta mà nói, ngươi là phi thường tốt bằng hữu, nhưng ngươi...... Không phải ta muốn cái loại này loại hình.”

“Chúng ta là hảo bằng hữu.” Matthew ngược lại là rất thản nhiên.

Hắn không nghĩ tới, chính mình cũng có bị phát thẻ người tốt một ngày, trong lòng thở dài, không có nhắc lại phương diện này mà nói, từ trên trình độ nhất định đến nói, Gal - Gadot xem như Hollywood trong giới khác loại, bản thân ở tại Israel, rời xa Hollywood thị thị phi phi, chỉ có công tác khi mới sẽ từ Israel phản hồi Bắc Mĩ.

Rất sớm phía trước, Gal - Gadot liền nói rõ qua hai người chỉ làm bằng hữu mà nói, hắn lúc ấy cũng cam chịu , hiện tại có ý tưởng, vẫn là phát ra từ Helen - Hermann kia lời nói, nếu thật tìm người phát triển một đoạn thời gian dài quan hệ, Gal - Gadot không thể nghi ngờ là rất thích hợp mục tiêu.

Nhưng nhân gia không tưởng tiếp bàn, cũng không nghĩa vụ tiếp hắn bàn.

Matthew cũng không cưỡng cầu, tổng không thể cùng nào đó biến thái như vậy, theo đuổi nữ nhân bị cự tuyệt, liền điên cuồng trả thù đi? Càng không thể vì đổi lấy một lần ngoái đầu nhìn lại, liền đi ám sát tổng thống......

Hắn tâm lý tố chất luôn luôn rất tốt, da mặt cũng đủ hậu, không có bất cứ xấu hổ, cùng Gal - Gadot nói cười vào phòng khách quý, cùng tiến đến tham gia lễ công chiếu lần đầu quốc tế các bằng hữu phân phân chào hỏi, đột nhiên một xa lạ gương mặt chủ động tìm lại đây.

“Ngươi chính là Matthew - Horner?”

Người này trong lời mang theo rõ ràng gai.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 898: Cáo Già

Nghe được như thế không khách khí thanh âm, cự ly Matthew rất gần Gal - Gadot quay đầu nhìn qua, hơi hơi chau lên hảo xem lông mi, này sẽ không là tới trên lễ công chiếu lần đầu tìm phiền toái nhân đi?

Giới hạn trong biểu diễn điện ảnh quá ít, tuy rằng không có tận mắt nhìn đến qua, nhưng nàng nghe không ít người nói lên, Hollywood kịch tổ đi hải ngoại làm lần đầu, đặc biệt là cùng Bắc Mĩ quan hệ mẫn cảm địa phương, thường xuyên sẽ gặp được chủ động tìm phiền toái nhân, mà những người này đều là mặt khác quốc gia tương quan điện ảnh hành nghề giả, lấy người sản xuất cùng đạo diễn linh tinh chiếm đa số.

Này cũng không khó lý giải, Hollywood thương nghiệp điện ảnh hoành hành toàn thế giới, xông sụp một ít quốc gia điện ảnh sản nghiệp, dẫn đến rất nhiều tương quan hành nghề giả nhận đến trùng kích, do đó đối Hollywood không có bất cứ hảo cảm.

Nàng phía trước nghe người đại diện nói qua, toàn thế giới có bao nhiêu người xem thích xem Hollywood điện ảnh, liền có bao nhiêu Hollywood ngoài điện ảnh hành nghề giả thống hận Hollywood điện ảnh.

Matthew làm Hollywood cuối cùng thương nghiệp cự tinh, thật bị loại này nhân tìm lên cửa đến......

Gal - Gadot thoáng tiến lên hai bước, đi đến Matthew bên cạnh, nàng tự nhận là phim nữ chính, kịch tổ đại gia đình một thành viên, có phiền toái tuyệt đối sẽ không trốn.

Hơn nữa nàng cũng có chút lo lắng, vạn nhất thật sự là suy đoán như vậy, Matthew sẽ không động thủ đi?

Trong lời đồn, Matthew tấu qua Vin Diesel, đánh qua Justin Bieber, còn phóng nằm sấp xuống Mexico buôn lậu thuốc phiện, giống như thường xuyên cùng người động thủ bộ dáng.

Matthew chú ý tới Gal - Gadot, đối với nàng khẽ gật đầu, nhìn về phía đối diện cái kia thanh âm chủ nhân.

Người này đại khái chừng năm mươi tuổi, hai tấn để nhiễm lên bạch sương râu quai nón, trên trán ánh sáng vẫn kéo dài đến cái gáy, là điển hình hói đầu.

Chỉ nhìn một cái, Matthew liền xác định không phải bên này nhân, hẳn là Latin duệ, vẫn là hoàn toàn xa lạ gương mặt.

“Ngươi hảo.” Cái kia Latin duệ ngữ khí không tốt,“Ta là Gaspar Noé, một vị Pháp quốc đạo diễn.”

Matthew vẫn là rất có chủ nhân đãi khách giác ngộ, khách khí nói, “Xin chào, nhận thức ngươi rất cao hứng.”

Gaspar Noé sắc mặt nghiêm túc, không đầu không đuôi hỏi,“Horner tiên sinh, không biết ngươi đối với điện ảnh nghệ thuật là như thế nào lý giải ?”

Nghe được Gaspar Noé tên này, Gal - Gadot như có đăm chiêu, rất nhanh nhớ lại người này là ai vậy.

“Về vấn đề này, vẫn là về sau có thời gian lại tham thảo đi.” Matthew không tưởng tại chính mình trên lễ công chiếu lần đầu cùng người tranh chấp cái gì, huống hồ là một hắn ngay cả danh tự đều không biết đạo diễn,“Lễ công chiếu lần đầu sau, hoan nghênh ngươi tùy thời tới tìm ta tham thảo điện ảnh phương diện vấn đề.”

Gaspar Noé tuy rằng khó chịu Hollywood rất lâu , nhưng biết hôm nay trường hợp không đúng, cũng không có nhiều lời, lạnh lùng nói,“Hi vọng ngươi minh bạch điện ảnh nghệ thuật là cái gì !”

Nói xong, hắn ngay cả cơ bản nhất lễ phép tính cáo từ cũng không có, xoay người liền đi mất.

Matthew chỉ cảm thấy mạc danh kỳ diệu, này xa lạ đạo diễn, chạy đến trước mặt hắn nói chút loạn thất bát tao mà nói, này tính cái gì? Lễ công chiếu lần đầu đến phá bãi ?

Gal - Gadot nhắc nhở nói,“Khả năng là bị Hollywood điện ảnh đè ép sinh tồn không gian đạo diễn.”

“Ân.” Matthew gật gật đầu, cũng tưởng đến loại này khả năng, thuận miệng nói,“Không cần phải xen vào hắn , người như thế địa phương nào đều có.”

Nói không chừng, hắn diễn viên chính bộ điện ảnh nào đó tại Pháp quốc phát hành, trực tiếp đè ép cái kia Gaspar Noé phim chiếu phim không gian, khả năng còn khiến đối phương phim bị cụm rạp bài xích ra rạp chiếu phim......

Lại nói, trừ Luc Besson đẳng hữu hạn Pháp quốc đạo diễn, có mấy cái Pháp quốc đạo diễn xem Hollywood thương nghiệp đạo diễn cùng các ngôi sao thuận mắt?

Matthew hảo kỳ hỏi bên cạnh,“Gadot, ngươi biết này Gaspar Noé đạo diễn là ai chăng?”

Dù sao hắn là chưa từng có qua ấn tượng.

Nguyên bản, hắn chính là thuận miệng vừa hỏi, không trông cậy vào Gal - Gadot cấp ra đáp án, không nghĩ tới Gal - Gadot gật đầu nói,“Ta xem qua hắn điện ảnh tác phẩm.”

“Úc?” Matthew bao nhiêu có điểm hứng thú,“Nói nói xem.”

Gal - Gadot cũng không thừa nước đục thả câu, nói đơn giản nói,“Gaspar Noé mới nhất một bộ tác phẩm gọi là [ độn vào hư vô ], giảng thuật một cấp thấp thuốc phiện thương nhân sau khi chết linh hồn xuất khiếu, do đó triển khai một đoạn dài lâu mà lại kỳ huyễn cuối cùng lữ trình...... Ân, nói như thế nào đâu?”

Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Phim chừng mực phi thường lớn, dùng Hollywood tiêu chuẩn, tối thiểu cũng là NC-17 đi.”

Matthew đại khái lý giải , này chỉ sợ là một vị điển hình theo đuổi nghệ thuật đạo diễn.

“Úc, đúng, hắn có bộ tác phẩm phi thường có danh, ngươi khả năng nghe nói qua.” Gal - Gadot thấp giọng nói,“[ Irreversible ] là Gaspar Noé tác phẩm tiêu biểu.”

Nghe được này bộ phim danh tự, Matthew có càng thêm rõ ràng nhận thức, Gaspar Noé là ai hắn lại vẫn một điểm đều không rõ ràng, nhưng [ Irreversible ] này bộ phim từng xem qua không chỉ một lần.

Xác thực điểm đến nói, này phim khi đó hắn chưa từng có xem toàn qua, chỉ là lặp lại xem qua trung gian một đoạn gần mười phút hí cùng chỗ kết cục vai diễn.

Lúc trước nhìn thấy cái kia đầy đặn nữ chính, hắn ít có tra xét dưới, chính là bởi vì này bộ [ Irreversible ], đến hiện tại đều còn nhớ rõ Monica - Bellucci tên này.

Nhớ rõ tùy tiện tìm phim cấm điện ảnh danh mục, này bộ phim đều đứng hàng trong đó.

Được rồi, đây chính là cao nhã nghệ thuật, là hắn bậc này tục người không thể lý giải nghệ thuật.

Nếu này mấy đều có thể xưng là nghệ thuật, đảo quốc cùng Bắc Mĩ cái kia gọi là San Fernando Valley địa phương, chẳng phải là khắp nơi nghệ thuật gia?

Phòng khách quý cửa chính bên kia, một đôi vợ chồng lúc này đi đến, nam chừng bảy tám mươi tuổi , nữ nhìn qua cũng chính là hơn ba mươi tuổi bộ dáng, điển hình lão phu thiếu thê.

Này hai người trực tiếp hướng Matthew bên này đi tới.

Matthew cũng thấy được bọn họ, tiến ra đón, có chút khách khí nói, “Xin chào, Murdoch tiên sinh. Ngươi hảo, Đặng nữ sĩ.”

“Bảo ta Rupert liền hảo.” Rupert - Murdoch rất rõ ràng, không thể đem Matthew đơn thuần xem thành một Hollywood ngôi sao,“Này bộ phim nghe nói tại Bắc Mĩ thử chiếu danh tiếng rất tốt. Matthew, ngươi lại muốn có một bộ điện ảnh đại bán.”

Matthew khiêm tốn nói,“Bây giờ còn không nhất định đâu.”

Vị kia Đặng nữ sĩ cùng hắn nắm tay, nói,“Có thời gian hoan nghênh ngươi tới New York làm khách.”

Không biết có phải hay không ảo giác, Matthew cảm giác vị này Đặng nữ sĩ ngón út như có nặc vô từ hắn trên lòng bàn tay vạch qua.

Liên tưởng đến từng xem qua nào đó bát quái, hắn nháy mắt liền có chút không tốt lắm liên tưởng.

Matthew đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, có lẽ nữ nhân này tại truyền thống kiểu dáng Âu Tây thẩm mỹ trung cũng không tệ lắm, nhưng lấy Đông Phương thức thẩm mỹ đến xem, thật sự không thế nào .

“Sẽ.” Matthew lại vẫn rất khách khí, hơn nữa trong lời nói trọng điểm cũng không phải vị này Đặng nữ sĩ,“Rupert, lần sau đi New York ta nhất định phải đi bái phỏng ngươi.”

Lời hình thức ai đều sẽ nói, Rupert - Murdoch cười nói,“Không thắng hoan nghênh.” Khách khí lời nói xong, hắn không có bất cứ điềm báo đột nhiên nói,“Matthew, ngươi luôn luôn giỏi về đầu tư, hiện tại bên này thị trường càng trở nên mở ra, có hứng thú đầu tư bên này truyền thông nghề sao?”

Nghe được truyền thông nghề, Matthew lại tâm sinh cảnh giác,“Úc? Rupert, ngươi nói xem.”

Vị kia Đặng nữ sĩ nhìn Rupert - Murdoch liếc nhìn, biết hắn đây là thử muốn tìm một vị tiếp bàn nhân, có vẻ Matthew - Horner có như vậy thực lực, nghe đồn hắn còn đối với bên này thị trường dị thường cảm thấy hứng thú.

Nhưng Matthew - Horner chung quy không phải giống nàng như vậy ở trên phiến thổ địa này trưởng thành lên nhân, mắc câu thường thường đều là chút hiểu biết nông cạn nhân.

Rupert - Murdoch ở bên này truyền thông nghề từng đầu nhập qua cự tư, vì tiến vào này phiến rộng lớn thị trường truyền thông nghề, thậm chí không tiếc đi đường cong cứu quốc chiêu số, còn lấy như vậy một lão bà, lại không nghĩ rằng có chút nghề ngoại lai giả căn bản không thể chạm đến.

“Matthew, ta ở bên này có chút trên truyền thông đầu tư.” Rupert - Murdoch rất sẽ cho chính mình tìm lấy cớ,“Ta hiện tại cố ý mua lại và sáp nhập Warner Bros, nhu cầu cấp bách tuyệt bút tài chính, muốn chuyển nhượng bên này nghiệp vụ, không biết ngươi có hứng thú sao?”

“Truyền thông nghề sao?” Matthew xác nhận nói.

Rupert - Murdoch nhẹ nhàng gật đầu,“Là truyền thông nghề.”

Matthew càng thêm cảnh giác, bất quá trên mặt biểu hiện thực bình thường,“Ta đầu tư nhiều bộ phim, không có tài chính.”

Này Rupert - Murdoch dứt khoát chính là cáo già, rõ ràng cho hắn đào hố, chuẩn bị khiến hắn làm tiếp bàn hiệp.

Người khác khả năng không rõ ràng, hắn một từng ở bên này sinh hoạt qua kia bao lâu nhân như thế nào sẽ không biết? Người nước ngoài ở bên này đại quy mô làm truyền thông nghề, đó chính là tìm chết a.

Huống hồ, làm một rất chú ý bên này điện ảnh thị trường cùng Hollywood lục đại công ty động thái nhân, hắn đối 20th Century Fox nhà trên News Corporation vẫn là có điều lý giải .

Bởi vì News Corporation tuyệt đối thuộc về rất sớm liền bắt đầu mở rộng bên này thị trường công ty, liên quan 20th Century Fox rất nhiều phim từ tám chín mươi niên đại khởi liền mở ra bên này quốc gia đài truyền hình đại môn.

Matthew lý giải không tính chi tiết, chỉ là từ Helen - Hermann chỗ đó xem qua một ít hàng thông thường, Rupert - Murdoch 1993 năm liền mua xuống Phượng Hoàng kênh truyền hình vệ tinh, hao phí cao tới 8 ức dollar, theo sau sáng lập tinh không truyền thông, còn đạt được Hoa Nam địa khu đẩy ra trung văn kênh cho phép.

Nhưng này mấy xa xa không thể thỏa mãn Rupert - Murdoch cùng News Corporation nhu cầu, vì chân chính tiến vào bên này truyền thông thị trường, bọn họ cùng nào đó tỉnh kênh truyền hình vệ tinh hợp tác, trực tiếp cự tư bán đứt kia gia thượng tinh đài truyền hình buổi tối bảy giờ rưỡi sau Hoàng Kim giai đoạn tiết mục truyền bá ra quyền.

Từ trên trình độ nào đó đến nói, cái kia thời gian đoạn chính là đem tinh không truyền thông LOGO đổi thành kênh truyền hình vệ tinh .

Rất nhanh, loại này đường cong cứu quốc thực hiện liền bị gọi đình, còn bị nghiêm khắc xử phạt, Murdoch tao ngộ đến nghiêm trọng đả kích, muốn từ bên này triệt tư.

Rupert - Murdoch cho rằng ỷ lại nào đó chính trị tài nguyên là có thể đột phá bên này truyền thông lĩnh vực hạn chế, lại nghiêm trọng xem nhẹ thị trường thương nghiệp cùng chính trị hoàn cảnh phức tạp tính..

Tiền không thiếu tạp, hiệu quả rất nhỏ......

Matthew làm sao có khả năng tiếp loại này bàn? Ngốc tử mới sẽ ở bên này đại quy mô đầu tư truyền thông nghề.

Nhìn thấy Matthew không có nửa điểm muốn đầu tư ý tứ, Rupert - Murdoch vợ chồng rất nhanh đi địa phương khác, tựa hồ muốn tìm kiếm mặt khác thích hợp tiếp bàn nhân.

Matthew xem xem thời gian chênh lệch không nhiều, để người nhắc nhở phần đông khách, nên đi phòng chiếu phim .

[ Fast and Furious 5] lấy dẫn đầu toàn thế giới tốc độ, ở bên này toàn diện phát hành.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 899: Phi Thường Đẹp Mắt

Tiếng vỗ tay giống như thủy triều như vậy vang lên, có thể dung nạp 1800 nhân đại rạp hát bên trong, tuyệt đại bộ phận nhân từ trên chỗ ngồi đứng lên, đối mặt trên màn ảnh lớn lạc tẫn phụ đề, không ngừng chụp vang bàn tay, tựa hồ vừa kết thúc chiếu phim này bộ [ Fast and Furious 5] thắng được mọi người đồng tình như vậy.

“Ngươi cảm giác sẽ thành công sao?” Vị kia Đặng nữ sĩ vỗ tay đồng thời, hỏi.

Rupert - Murdoch nâng kính mắt, nhàn nhạt nói,“Từ phim thương mại góc độ đến nói, này bộ phim có thể đánh 85 phân ! có Matthew - Horner diễn viên chính hiệu ứng gia thành, box office tối thiểu muốn so thượng một bộ cao.”

Dù cho quý vi ức vạn phú hào phu nhân, Đặng nữ sĩ lại vẫn nhịn không được nói,“Hắn vì sao liền có thể chụp một bộ hỏa một bộ?”

“Có vài nhân là thương nghiệp mà sinh.” Rupert - Murdoch nhìn quen các loại thành công nhân sĩ,“Có vài nhân khả năng chính là vi điện ảnh mà sinh đi.”

Đặng nữ sĩ có chút khó hiểu,“Dựa vào điện ảnh liền có thể kiếm được mười ức dollar thân gia, rất khó có thể tin tưởng .”

Rupert - Murdoch thấp giọng nói,“Đâu chỉ mười ức dollar? Hai mươi ức đều có.”

Hollywood thượng một dựa vào điện ảnh sản nghiệp như thế điên cuồng tụ vơ vét của cải phú nhân vẫn là George - Lucas, e Matthew - Horner thân gia đã siêu việt George - Lucas đi?

Đáng tiếc, gã này có tiền lại không chịu tiếp News Corporation ở bên này bàn, kế tiếp hắn còn muốn lại tìm người khác.

Như lôi tiếng vỗ tay còn đang tiếp tục, Lâm Phong ngồi ở truyền thông phóng viên khu tương đối dựa vào sau trên vị trí, cũng tại dùng lực vỗ tay, mặt sau chính là phổ thông người xem, xem ảnh quá trình bên trong, ngẫu nhiên sẽ có nhìn thấy chỗ thích không tự giác tán thưởng thanh truyền đến bên này.

[ Fast and Furious 5] dĩ nhiên chiếu phim kết thúc, nhìn lụi tắt màn ảnh lớn, Lâm Phong thầm nghĩ nói, này không hổ là Matthew - Horner phim.

Toàn bộ series, từ thượng một bộ bắt đầu, mới ở bên này rạp chiếu phim trung chính thức phát hành, phía trước ba bộ căn bản không có cơ hội tiến vào bên này cụm rạp thị trường, nhưng này cũng không gây trở ngại Lâm Phong thông qua mặt khác con đường, xem toàn phía trước bốn bộ [ Fast and Furious ].

Hiện tại là ngũ bộ .

Tiền ba bộ trung, tốt nhất là đệ nhất bộ, xấu nhất là đệ tam bộ.

Đến Matthew diễn viên chính thứ bốn bộ, phía trước ba bộ dễ dàng liền bị so đi xuống, nhưng thứ năm bộ so thứ bốn bộ càng thêm phấn khích.

Đây là tốc độ kích tình series trong, xuất sắc nhất phấn khích nhất, cũng tối phấn chấn nhân tâm một bộ.

Mở màn nhanh tiếp tiền một bộ, đua xe gia tộc các thành viên lấy phi thường phong cách phương thức, đem thượng một bộ kết cục bị Mĩ quốc cảnh sát vi phạm lời hứa mà bắt lấy Matthew cứu đi ra, sau nhanh chóng đem chủ chiến trường chuyển dời đến Brazil, cùng địa phương hắc bang đội hợp tác, kết thù, xác nhận mục tiêu, bắt đầu triệu tập đoàn đội tác chiến.

Matthew xác định mục tiêu quyết định thật nhanh, khí phách mười phần phi thường kích thích.

Nói lên này bộ phim thật sự là đem Brazil cảnh cục hắc để nhi triêu thiên.

Bất quá, Lâm Phong nhớ tới xem qua một ít Brazil điện ảnh, phỏng chừng Brazil nhân cũng sẽ không để ý, chính bọn họ quay phim hắc được càng ngoan.

Người nước ngoài loại này hết thảy đều có thể lấy lấy đến giải trí thái độ, có đôi khi hắn thật sự là không hiểu.

Đại khái đều là một đám không có ranh giới cuối không tiết tháo gia hỏa đi?

[ Fast and Furious 5] phấn khích, không phải bởi vì nhiều toàn diện, mà là bởi vì là chân chính Fast and Furious cùng tồn tại.

Đương Matthew cùng Paul - Walker phân biệt điều khiển hai bộ màu đen đại mã lực cải trang cơ nhục siêu xe, kéo phía sau đại hào “Lọ tiết kiệm” hình ảnh, lại một lần từ trong đầu lóe qua, Lâm Phong như cũ ký ức hãy còn mới mẻ, nhiệt huyết bành bái.

Hắn sở dĩ cảm giác đệ 5 bộ là ưu tú nhất một bộ, không chỉ là kịch tình trong tốc độ, đồng thời đi theo bằng hữu ở giữa hữu tình, tín nhiệm cùng gia đình.

Làm tuyệt đối nam chính Matthew nói, chúng ta là người một nhà, phim trung nhân vật gian hỗ động không một không thể hiện, bọn họ chính là người một nhà !

Này bộ phim, lấy Matthew cầm đầu các diễn viên chính biểu hiện phi thường tốt.

Đương nhiên, kịch bản viết được cũng rất tốt, lời kịch nghe vào tai liền có thể kích phát nhân cảm xúc.

Lâm Phong nhớ rõ, quốc nội răng hàm đạo diễn nói qua, lạn kịch bản không phải đạo diễn có thể quyết định , mà là đầu tư phương, bọn họ muốn cái gì dạng đầu tư ích lợi, trực tiếp quyết định phim hướng đi.

Matthew lại tại phim bên trong nói, tiền không có có thể lại kiếm, nhưng trọng yếu nhất là trước mắt các ngươi này mấy gia nhân.

Đốn củi mệt, này khái niệm thật sự rất hấp dẫn nhân.

Nga, đúng, còn có mĩ nữ.

Nghĩ đến đây, Lâm Phong trước mắt lóe qua Gal - Gadot bộ dáng.

Biểu xe, cao lãnh, độc lập, cường đại, còn có đại chân dài, là nàng tại [ Fast and Furious 5] trong nhân vật hạch tâm, nàng còn khiêng lên nữ tính nhân vật nhan trị đại kỳ, đoàn đội trừ Mia đều là hán tử, mà Mia lại danh thảo có chủ.

Về phần một cái khác nữ tính vai phụ Ny Ny, Lâm Phong tự động xem nhẹ .

Gal - Gadot mở ra xe máy cùng điều khiển cơ nhục xe Matthew đi đến cùng nhau, giữa hai người này đoạn mĩ diệu tình yêu, thuyết minh Fast and Furious nhân sinh, thuộc về bọn họ nhân sinh.

Này đối tuấn nam mĩ nữ nếu trong hiện thực đến một đoạn tình yêu, tuyệt đối phi thường đẹp mắt.

Không biết vì sao, Lâm Phong cho rằng này hai người trong hiện thực đi đến cùng nhau, khẳng định rất mang cảm.

Một từng làm binh cường hãn nữ diễn viên, cùng một năng thủ xé khủng bố phần tử mãnh nam ngôi sao, nếu kết hôn cãi nhau sẽ là cái gì bộ dáng? Giống Matthew diễn viên chính [ Smith vợ chồng ] như vậy móc ra thương đến đối oanh? Vẫn là trực tiếp quản gia dỡ xuống?

Tiếng vỗ tay dần dần ngừng lại, lục tục có người bắt đầu đi ra, bởi vì chỗ ngồi dựa vào trong, Lâm Phong tạm thời không có động, còn tại hồi vị này bộ phấn khích đến bạo tạc động tác điện ảnh.

Thật sự là có quá nhiều phấn khích màn ảnh, từ đầu tới đuôi cảm thụ năng lượng cao.

Này phim tối thành công chỗ có lẽ chính là có quá nhiều xem điểm, một bộ phim có thể có mấy cái điểm bị nhớ kỹ đã tính không sai .

Nhưng [ Fast and Furious 5] bên trong loại này phấn khích màn ảnh, gọi người hai tay đều đếm không hết.

Lâm Phong vừa là một giải trí phóng viên, vẫn là một tư thâm fan điện ảnh, trong mắt của hắn, bình phán một bộ phim hành động trọng yếu nhất tiêu chuẩn là nó hay không lưu lại để người khó quên bảng hiệu động tác trường hợp, chính như bình phán một bộ phim thriller trọng yếu nhất tiêu chuẩn là kịch bản chỉ số thông minh.

Từ này phương diện nói,[ Fast and Furious 5] max 10 phân mà nói tuyệt đối đáng giá được thượng chín phần.

Hắn biết rõ, loại này điển hình phim thương mại động tác kiều đoạn, tự nhiên không tất quá mức tuân theo chân thật thế giới vật lý quy luật, cũng tự nhiên không phải Transformers cái loại này máy tính hoạt hình.

Trái lại này bộ phim, nện xe thật hiệu quả thật là máy tính hoạt hình làm không đến .

Còn có Matthew đóng vai Sean.

Vị này đua xe gia tộc lão đại, hình tượng rất lập thể , dứt khoát để người xem qua khó quên, vạm vỡ cánh tay, sạch sẽ lưu loát thân thủ, dương quang tươi cười, xuất sắc lãnh tụ khí chất cùng lãnh đạo năng lực, tin tưởng kế tiếp bị nhân vật này tại rạp chiếu phim chinh phục người xem, đem vô số kể.

Đốn củi mệt khái niệm, cũng là nhân vật này mang đi ra .

Mặt khác thành viên tại hắn tác động dưới, cũng lấy thực tế hành động thể hiện ra này một giá trị lý niệm.

Đương Matthew cùng Paul - Walker bọn họ kéo két an toàn bị xe cảnh sát đoàn xe vây quanh thời điểm, Daniel - ngô cùng Tyrese - Gibson mở ra xe cảnh sát cường hành giải vây, tại cần nhất thời điểm, đội hữu vừa đúng xuất hiện, thật là kích động đến nổi da gà, đoàn đội cùng huynh đệ, bao hàm quá nhiều nguyên tố.

Hết thảy trần ai lạc định sau, bọn họ thành công lấy đến trùm thuốc phiện tiền, tất cả mọi người lộ ra hạnh phúc biểu tình, Matthew cũng cười đối mặt sở hữu đồng bạn, bởi vì chính là giống như gia nhân bàn đoàn đội hợp tác, mới có kích động như vậy nhân tâm thành công.

Mở ra két an toàn kia một khắc bgm, nhất định là hoàn mỹ.

Reggae phong cách âm nhạc, kích tình dâng trào vui sướng hình ảnh, thân ở Brazil nhập gia tùy tục, đương này hết thảy dung hối đến cùng nhau sau, chính là một bức không hề có tì vết họa tác.

Cuối cùng, còn sái một đoạn cẩu lương.

Matthew điều khiển bôn trì siêu xe, cùng Gadot muội tử tại trên đường cao tốc chạy như điên, mĩ nữ gia soái ca đặc tả ra kính, có lẽ là hoàn mỹ nhất kết cục.

Đáng tiếc, lại phấn khích màn ảnh cũng có kết thúc, lại hảo điện ảnh cũng sẽ tan cuộc.

Ma thành đại rạp hát nhất hào trong đại sảnh người càng ngày càng thiếu, do phía trước chật ních, dần dần trở nên thưa thớt, Lâm Phong thu thập hảo tâm tình, tháo xuống chim cánh cụt công tác chứng minh, nhét vào trong túi, dọc theo phòng chiếu phim thông đạo chậm rãi hướng lối ra đi.

Trừ phòng chiếu phim, hội hợp sớm đi ra nhiếp tượng sư, đi kho chứa đồ lấy máy quay phim đẳng thiết bị, hai người rời đi Ma thành đại rạp hát, bước nhanh đi đến phụ cận một nhà bãi đỗ xe, chuẩn bị đuổi trở về suốt đêm sửa sang lại tin tức thông cảo.

Lâm Phong ngồi ở trên chỗ điều khiển, phát động ô tô nháy mắt, đột nhiên có điểm không thích ứng.

Vừa xem xong [ Fast and Furious 5] như vậy một bộ điện ảnh, muốn hảo hảo lái xe, thật sự rất khó a.

Vạn nhất nhiệt huyết xung não, nhịn không được một cước chân ga lao ra, nói không chừng liền bi kịch .

Đương fan điện ảnh đi ra rạp chiếu phim tràn ngập nhiệt huyết vặn vẹo chìa khóa hoặc là ấn xuống start sau, lại xem xem mãn lộ hạn tốc bài còn có mai phục ở chỗ tối chuẩn bị tùy thời cho ngươi dán thẻ phạt cớm khi, tâm đều nát có hay không !

Lâm Phong hiện tại mãn não đều là xe, dù sao sở hữu có thể kích thích Adrenaline yếu tố đều đầy đủ : Xe ! cơ nhục ! cơ nhục xe ! cơ nhục hán tử cùng cơ nhục xe ! mĩ nữ cùng cơ nhục hán tử ! mĩ nữ cùng cơ nhục xe !

Tính, như vậy lái xe sẽ ra vấn đề .

“Ngươi tới lái xe.” Lâm Phong đối trên phó điều khiển nhiếp ảnh sư nói,“Ta sợ hãi một chút đem chân ga đạp đến cùng.”

Nhiếp ảnh sư nhìn nhìn Lâm Phong, kiên quyết lắc đầu,“Không tưởng ra tai nạn xe cộ mà nói, vẫn là ngươi mở đi.”

Đừng đùa, hắn cũng vừa xem xong [ Fast and Furious 5] hảo không hảo? Sôi trào nhiệt huyết xa còn không có bình ổn đâu.

Lâm Phong không có biện pháp , đề nghị nói,“Chúng ta tọa mười phút, tĩnh một chút?”

“Ân.” Nhiếp ảnh sư gật đầu đồng ý,“Ta cảm giác chúng ta đều hẳn là lãnh tĩnh một chút, từ điện ảnh ảnh hưởng trung thoát khỏi đi ra.”

Nam nhân đều có một đua xe mộng, nhưng hiện thực có quá nhiều hạn chế, cũng có quá nhiều ràng buộc, không phải mỗi người đều có tiền vốn có thể không kiêng nể gì đua xe.

Nhưng thích hợp lái xe cùng đua xe, vẫn là hoan nghênh a.

[ Fast and Furious 5] tuyệt đối là bỏng thương nghiệp phim hành động tân kiểu mẫu !

Lâm Phong thoáng bình phục tâm tình, lấy di động ra phát điều giới bằng hữu.

“Vừa từ [ Fast and Furious 5] lần đầu trường quay đi ra, rất mẹ nó kích thích a có hay không ! này phim tuyệt đối là danh phù kỳ thực ‘Tốc độ kích tình’, đại kết cục cao trào hí càng là đem ‘Đua xe hí lại tiêu đến tân cảnh giới’, tuyệt đối phấn khích đến siêu việt tưởng tượng !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 900: Phản Ánh Phi Thường Tốt

Ma thành đại rạp hát trong sảnh họp báo, kịch tổ buổi họp báo sau khi công chiếu đang tại cử hành, Ny Ny ngồi ở vô số truyền thông phóng viên phía trước, tâm tình kích động đến hiện tại còn không có bình phục.

Phía trước nàng không có xem qua [ Fast and Furious 5] thành phiến, tuy rằng trung văn phiên bản trong trailer, nàng có không ít màn ảnh, nữ tính nhân vật trung gần với Gal - Gadot, còn tại Jordana - Brewster bên trên, nhưng nàng vẫn đều có lo lắng, bên phim hay không sẽ chỉ dùng nàng làm tuyên truyền marketing mánh lới, cuối cùng bị cắt tập thành một tương du chúng?

Loại tình huống này phía trước không phải không có qua.

Hôm nay phim chiếu phim kết thúc, nàng không chỉ triệt để yên tâm, còn có điểm kích động.

Bởi vì nàng là chân chính nữ phụ, mà không phải hoa lệ lệ đả tương du, Matthew - Horner này nhân quả nhiên giống như đồn đãi như vậy tin cậy.

Ny Ny nhìn về phía cùng nàng cách Gal Gadot Matthew - Horner, kế tiếp ít nhất cũng có [ Fast and Furious 6], nàng còn có thể tiếp tục tại đây series trung xuất hiện.

Tin tức tuyên bố hội bắt đầu khi, đã có hàng loạt truyền thông phóng viên hướng Ny Ny hỏi, đây cũng là nàng kích động một nguyên nhân khác.

Kia vài truyền thông, đặt ở phim phát hành phía trước, dù cho có trailer, trong đó rất nhiều chẳng sợ nàng cầu đối phương phỏng vấn, bọn họ cũng không tất phản ứng nàng, nhưng [ Fast and Furious 5] phát hành, chứng minh nàng là chân chính đánh vào Hollywood nhất tuyến đại chế tác, mà không phải đả tương du, những người này thái độ tất cả đều thay đổi.

Ny Ny có thể tưởng tượng, chính mình rất nhanh liền có thể trở thành bị giải trí truyền thông truy phủng quốc tế minh tinh điện ảnh.

Ngẫm lại đi, quốc tế minh tinh điện ảnh, vẫn là tham diễn Hollywood nhất tuyến đại chế tác quốc tế minh tinh điện ảnh, nói ra bức cách liền cao một mảng lớn !

Trả giá hết thảy đều có hồi báo ! đều là đáng giá !

Ý nghĩ này vừa lóe qua, không biết vì sao, Ny Ny nhìn Gal - Gadot liếc nhìn, có điểm hâm mộ này Israel nữ nhân.

Phim chuẩn bị kỳ cùng quay chụp thời điểm, toàn kịch tổ thượng hạ đều biết Matthew - Horner đối Gal - Gadot có ý tứ, hơn nữa nàng nghe nói Matthew sớm ở quay chụp [ Fast and Furious 4] khi liền thử theo đuổi qua Gal - Gadot, kết quả vẫn không có đắc thủ.

Ny Ny đáy lòng thở dài, này Israel nữ nhân không có giống nàng như vậy trả giá, hôm nay liền lấy đến series nữ chính, thế sự cũng quá không công bình .

Liền bởi vì nàng là người Do Thái? Hollywood ưu đãi người Do Thái? Vẫn là nói được không đến vĩnh viễn là tốt nhất?

Thừa dịp truyền thông phóng viên hướng Paul - Walker hỏi, Ny Ny trừu mắt thấy xem Matthew, có lẽ đối với Matthew loại này tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay đều có thể đến một chuỗi dài mĩ nữ nam nhân đến nói, không chiếm được mới là tối đặc biệt .

Nàng lại nhớ đến một sự kiện, nghe kịch tổ nhân từng nhắc tới, Mexico buôn lậu thuốc phiện sự kiện sớm nhất chính là Gal - Gadot cùng Matthew - Horner cùng nhau phát hiện , lúc này mới có mặt sau Burbank đấu súng sự kiện.

Có lẽ loại này cộng đồng đối mặt qua nguy hiểm cảm giác tại nam nhân trong lòng cũng không bình thường đi?

Bình tĩnh mà xem xét, đổi thành là nàng mà nói, sớm liều lĩnh xông qua ôm Matthew - Horner , dùng chính mình thiên phú tiền vốn, tận khả năng nhiều đổi lấy tài nguyên, thậm chí thử có thể hay không chưởng khống Matthew - Horner này nhân hoặc là hắn sau lưng tài nguyên cùng tài phú.

Gal - Gadot thật liền đối với này những không động tâm sao?

Ny Ny không cho rằng này Israel nữ nhân là cố ý bày cao tư thái treo Matthew, bởi vì trừ quay phim cùng tuyên truyền, nàng vẫn liền trốn ở Israel Tel Aviv, căn bản không cùng Matthew - Horner gặp mặt.

Lại nói, nếu nàng có thể thấy rõ ràng, nói vậy nhận thức Matthew thời gian càng dài Gal - Gadot cũng thấy rõ ràng, Matthew người như thế, một khi đắc thủ mà nói, phỏng chừng rất nhanh cũng liền không có hứng thú.

Nếu một nữ nhân muốn một đoạn trường kỳ ổn định quan hệ, ai nguyện ý tìm loại này nam nhân?

Kia không phải chính mình tìm thương tâm khổ sở sao?

“Horner tiên sinh !”

Phóng viên hỏi thanh âm truyền tới, Ny Ny thu thập hảo tâm tình, dựng lên lỗ tai,“Xin hỏi tại đây bộ phim trung ngươi lớn nhất thu hoạch là cái gì?”

Ny Ny nhìn về phía Matthew, ôm một loại học tập thái độ, bởi vì nàng có khắc sâu thể hội, luận cùng ra vẻ năng lực, Matthew tuyệt đối là ở đây mọi người trong tối cường .

Cho nên, làm tú năng lực tối cường nhân, cũng là xuất sắc nhất đại minh tinh.

“Hai năm nay ta đều tại chế tác [ Fast and Furious 5], nó trút xuống ta rất nhiều tâm huyết, vì thế ta từ chối rất nhiều điện ảnh, bởi vì nó đáng giá ta như vậy đi làm.”

Lấy Ny Ny tại kịch tổ đợi lâu như vậy trải qua, không khó phán đoán ra Matthew đều là tại bảy tám câu nói thật bên trong, hỗn loạn hai ba câu nói dối, nói dối cũng không phải nói dối, mà là cố ý khuếch đại sự thật,“Ta cùng Lâm Nghệ Bân đạo diễn từng thảo luận qua bộ điện ảnh này cần cho người xem chút gì kinh hỉ, cuối cùng chúng ta quyết định đem cảnh đua xe làm đến cực hạn, khán giả sẽ ở điện ảnh bên trong thấy chúng ta là như thế nào liều mình xây dựng cảnh đua xe.”

Nàng xem đến Matthew ánh mắt từ toàn bộ diễn viên trên người đảo qua,“Bộ điện ảnh này còn có một điểm đặc biệt lợi hại, đó chính là chúng ta biến thành người một nhà, mọi người đoàn kết hợp tác, tại Rio de Janeiro làm một phiếu lớn.”

Trong sảnh họp báo vang lên một trận thiện ý tiếng cười, tiếp lại là tiếng vỗ tay.

Ny Ny thầm than, này family khái niệm không ngờ cứ như vậy hấp dẫn nhân, chẳng phải chính là người một nhà sao? Có cái gì đặc biệt ?

Rất nhanh, phóng viên vấn đề lại đến nàng bên này.

Hỏi dường như là quốc gia đài truyền hình điện ảnh kênh phóng viên,“Ny Ny tiểu thư, ngươi biểu diễn đệ nhất bộ phim, chính là Hollywood nhất tuyến đại chế tác, này đối với ngươi mà nói có phải hay không một khiêu chiến thật lớn?”

“Đúng vậy !” Ny Ny cười cười,“May mắn ta hoàn thành này khiêu chiến.”

Nàng đương nhiên sẽ không chỉ nói một câu, học Matthew bày ra tự nhiên nhất khuôn mặt tươi cười, nói,“Đây là một bộ khiến ta ký ức khắc sâu điện ảnh, trong thực chụp cảnh đua xe đều là chân thực quay chụp, này đối với diễn viên cùng chế tác đoàn đội đều là thật lớn khiêu chiến. Ngay từ đầu đạo diễn liền nói với ta, đây không phải thoải mái sống, ngươi phải chuẩn bị hảo, ta đối đạo diễn nói, ta chuẩn bị sẵn sàng , cứ việc thả ngựa đến đi !”

Nói tới đây, Ny Ny không khỏi cười lên.

Theo sau, đến từ Cựu lãng giải trí phóng viên hỏi,“Có thể đánh giá một chút ngươi nhân vật sao.”

Ny Ny tiếp tục cười nói,“Nàng một rất cố chấp nhân, lại có không để ý chết sống hành động lực, làm việc tổng có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái.”

Phỏng vấn còn đang tiếp tục, Ny Ny cũng phát hiện , kịch tổ sở hữu Hoa kiều đều là hỏi trọng điểm, kia vài người da trắng cùng hắc nhân, trừ Matthew - Horner ngoài, đều tao ngộ bất đồng trình độ lạnh nhạt.

Tin tức tuyên bố hội cuối cùng, nàng xem đến Matthew đứng lên nói,“Nếu nói [ Fast and Furious ] là một lần đua xe thi đấu, như vậy tiến hành đến vòng thứ năm thời điểm, là nên phân ra thắng bại .[ Fast and Furious 5] ở trên cố sự sẽ đi đến giai đoạn tính kết thúc, nhưng này cũng không ý nghĩa toàn bộ series như vậy đình chỉ. Mười năm đến, này series chứng kiến điện ảnh trong ngoài biến hóa, tương lai nó còn sẽ lấy chính mình phương thức đi tiếp tục ở trên đại màn ảnh hiện ra, ta cá nhân cũng rất hi vọng cố sự bên trong nhân vật có thể tiếp tục xuất hiện ở tương lai [ Fast and Furious ] bên trong, dù cho bọn họ không lại là nhân vật chính, nhưng nhất định sẽ tiếp tục vì cái này series các fan điện ảnh mang đến tân kinh hỉ !”

Hiện trường bộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay, tin tức tuyên bố hội liền này kết thúc.

Ny Ny nguyên bản còn tưởng cùng Matthew trở về, nhưng người đại diện tìm lại đây, có truyền thông muốn ngầm phỏng vấn nàng, vẫn là quốc gia đài truyền hình điện ảnh kênh phóng viên, muốn vì nàng thu âm một đoạn video ngắn, để ở tuần này thế giới điện ảnh đưa tin trung truyền phát.

Làm một tân nhân diễn viên, cự tuyệt là không có khả năng .

Ny Ny cùng người đại diện vào bên cạnh một phòng nghỉ, phỏng vấn nhanh chóng bắt đầu.

Đợi bận rộn xong này mấy, đã tiếp cận nửa đêm, kịch tổ đại bộ phận nhân sớm liền tán đi , Ny Ny cũng lên chính mình xe, phản hồi khách sạn.

“Nói cho ngươi một tin tức tốt.” Người đại diện cùng nàng lên xe,“Lần đầu kết thúc đến hiện tại, có lục gia điện ảnh chế tác công ty đánh cho ta qua điện ảnh, thử hỏi tương lai hợp tác khả năng.”

Ny Ny nhẹ nhàng gật gật đầu, đây thật là chưa cày thì không ai giành, đến lúc cày rồi cả đám xúm vào.

Người đại diện vẫn là tương đối thanh tỉnh ,“Này chỉ là thử, tại [ Fast and Furious 5] quốc nội phản ứng cùng tuần đầu box office thống kê đi ra phía trước, bọn họ không có thực chất tính động tác.”

“Ta minh bạch.” Ny Ny tiếp tục gật đầu, hỏi,“Kế tiếp nên làm như thế nào, đề nghị của ngươi đâu?”

Người đại diện nói thẳng,“Như cũ lấy Hollywood cùng [ Fast and Furious ] series làm chủ, không nên gấp gáp tiếp quốc nội điện ảnh, quốc nội tình huống xa so Hollywood phức tạp. Chờ ngươi danh khí càng lớn, tại Hollywood chụp điện ảnh càng nhiều, quốc nội rất nhiều loạn thất bát tao sự tình đối với ngươi mà nói đều không lại có hạn chế.”

Ny Ny vẫn là rất tín nhiệm người đại diện ,“Hảo, ta nghe ngươi.”

Sự tình rõ ràng, dù cho nàng là tính tương đối mở ra nhân, tại bị một người tiềm cùng bị vô số người tiềm ở giữa nên tuyển nào?

Huống hồ, người trước cảnh đẹp ý vui, từ thân thể đến tinh thần đều là chủng hưởng thụ.

Lại cân nhắc quốc nội kia vài bốn năm mươi đại đạo diễn, nàng không khỏi rùng mình.

“Đúng, trên mạng hẳn là có tương quan bình luận đi?” Ny Ny hỏi người đại diện.

Người đại diện móc ra một IPAD đưa cho nàng, nói,“Chính ngươi xem đi, phản ứng phi thường tốt.”

Ny Ny mở ra trang web, tìm đến một nổi tiếng điện ảnh cho điểm trang web, lập tức xem lên netizen bình luận.

“Xem xong từ rạp chiếu phim bên trong đi ra, kích động đám kia tiểu gia hỏa tại bãi đỗ xe cuồng nhấn ga !”

“Cứ việc lại vẫn là Hollywood dùng nát tự sự lộ số, cứ việc chỉ là thỏa mãn toàn bộ series cơ bản định vị, nhưng tại đua xe, phá hư, cảnh hành động cùng với nhân vật đắp nặn thượng thật phi thường rất giỏi, có lẽ nó không có phá tan loại hình hạn chế hoàn thành cách mạng tính siêu việt, nhưng nó đem chính mình phải làm đến , tận lực làm đến tốt nhất.”

“Matthew cùng Paul - Walker hai đại nam thần mị lực phi phàm, Gal - Gadot mĩ để người phạm tội, Ny Ny vai diễn chân, nhân vật hình tượng lập thể, tuyệt đối là một kinh hỉ lớn !”

“Gì đều không nói, một câu, này hiệu quả tất yếu đi rạp chiếu phim mới có thể cảm nhận được ! trong năm bộ phấn khích nhất ! Hollywood sách giáo khoa phim hành động.”

“Kết cục cảnh hành động là thật phấn khích ! nếu ta là chiếu phim viên, ta liền không đình tuần hoàn chiếu phim cuối cùng nửa giờ. Mặt khác: Gal - Gadot cùng Ny Ny thật là vưu vật, rất đẹp .”

Nhìn thấy nơi này, Ny Ny không khỏi cười lên, giống như khán giả đối với nàng cùng nàng nhân vật nhận độ phi thường cao, này đối một tân nhân diễn viên đến nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất bắt đầu.

Hiện tại, phải đợi chính là box office .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 901: Ngày Đầu Box Office Quá Trăm Triệu

Đi đến Ma thành phía trước, muốn nói Matthew chờ đợi [ Fast and Furious 5] lấy đến bao nhiêu box office, đương nhiên hi vọng là mười ức nhuyễn muội tệ ! nếu nói mở màn đan ngày box office có thể đạt tới bao nhiêu, hắn hi vọng xa vời 1 ức nhuyễn muội tệ.

Thời gian lại đẩy về sau vài năm mà nói, bên này đại nhiệt điện ảnh đan ngày box office qua ức căn bản không tính sự, một ngày thu hoạch ba bốn ức nhuyễn muội tệ dường như đều có mấy bộ, niên độ box office quán quân không hai mươi ức tả hữu, đều ngại đi ra gặp người.

Hiện tại mới 2011 năm, rạp chiếu phim cùng màn bạc số lượng tuy rằng lấy mỗi tháng 15% khủng bố tốc độ tại tăng trưởng, nhưng còn chưa tới sau này cái loại này khắp nơi rạp chiếu phim tình cảnh.

Ngẫm lại từng, tại hắn làm công cái kia tiểu thị trấn, phương viên bảy tám km phạm vi bên trong, thế nhưng có ngũ gia rạp chiếu phim, hơn nữa tất cả đều là nhiều phòng chiếu rạp chiếu phim, rạp chiếu phim kiến thiết tốc độ, thật là khó có thể tin tưởng.

Bên này nhân khẩu ưu thế cự đại, dù cho bởi vì tỉ suất hối đoái tại tổng box office thống kê phương diện tồn tại thiên nhiên hoàn cảnh xấu, nhưng Matthew tin tưởng vững chắc, bên này tương lai tất nhiên là thế giới đệ nhất đại điện ảnh thị trường.

Chỉ cần box office thể số lượng đủ đại, 25% box office phân thành cũng sẽ cao đến khủng bố, huống hồ bất cứ thị trường chế độ cùng pháp quy đều là tại không ngừng phát triển cùng hoàn thiện , tương lai nói không chừng quanh thân cũng sẽ dần dần phát triển lên đến.

Vô luận từ phương diện nào xem, này phiến thị trường đều tiền cảnh rộng lớn.

Matthew làm nhiều như vậy, vừa là mưu đồ tương lai, càng là vì trước mắt lợi nhuận.

Hôm nay, tại điện ảnh phương diện, hắn không chỉ là ngôi sao diễn viên, vẫn là thương nhân.

Box office là sở hữu công chiếu điện ảnh đều không vòng qua được mấu chốt cân nhắc tiêu chuẩn.

[ Fast and Furious 5] ở bên này toàn diện phát hành đệ nhất thiên, liền cho Matthew một cự đại kinh hỉ.

1 ức 1205 vạn nhuyễn muội tệ ! ngày đầu box office qua ức !

Matthew lấy đến này phân thống kê sau, bỗng nhiên cảm giác ba mươi ngày lấy đến 10 ức nhuyễn muội tệ cũng không phải hi vọng xa vời.

Về phần kéo dài chiếu phim bí thược, Disney đại Trung Hoa khu bên kia đã tại lên kế hoạch , bất quá hi vọng hẳn là không lớn.

Thực ra kéo dài cũng không bao nhiêu tác dụng, mặt sau nhiều lấy không bao nhiêu box office.

Theo sau một ngày,[ Fast and Furious 5] không có ngày đầu mở màn hiệu ứng gia thành, đan ngày box office ngã trở lại 1 ức trở xuống, báo thu 9250 vạn nhuyễn muội tệ.

Nhưng theo sau đi tới nghỉ ngơi ngày thứ bảy, đan ngày box office lại lần nữa đột phá 1 ức, hơn nữa sáng tạo bên này điện ảnh thị trường tân kỉ lục --1 ức 3204 vạn nhuyễn muội tệ.

Matthew lúc này tin tưởng mười phần, mười ức nhuyễn muội tệ tuyệt đối không phải [ Fast and Furious 5] ở bên này chung điểm, nói không chừng có thể trùng kích [ Avatar ] năm trước mới sáng tạo tối cao box office kỉ lục.

[ Fast and Furious 5] đại bán gợi ra bên này từ truyền thông đến giới điện ảnh rộng khắp chú ý, trở thành Ma thành liên hoan phim trong lúc này tối đứng đầu phim, dễ dàng áp chế nhất chúng tham dự thi đua đơn nguyên phim.

Loại này thành công, lại thêm Matthew nhất quán vâng chịu lão bằng hữu thái độ, cũng khiến càng nhiều người chú ý tới cùng hắn có liên quan điện ảnh.

Tân một tuần, Trung Ảnh tập đoàn văn phòng bên trong, đại danh đỉnh đỉnh tòa sơn điêu vừa tới đến văn phòng, trước cầm lấy mới nhất về điện ảnh phương diện báo chí.

Làm có được thật lớn quyền phát ngôn giới điện ảnh quan phương thực quyền phái nhân vật, hắn thủy chung đều tại chú ý thị trường mới nhất động thái.

Đặc biệt là trung mĩ song phương ký tên tân điện ảnh tiến cử hiệp nghị sau, Hollywood điện ảnh tất nhiên sẽ càng nhiều xuất hiện ở bên này rạp chiếu phim trung, trung ảnh ở phương diện này là có ưu tiên quyền, nên tiến cử nào Hollywood phim, tài năng vừa sáng tạo giá trị thị trường, lại phù hợp chính mình bên này nhu cầu đâu?

Đây là hắn làm quyết sách giả tất yếu phải suy xét vấn đề.

Tiến cử điện ảnh, không chỉ muốn xem phim quy mô, còn muốn phim không có mẫn cảm tình tiết, không có mẫn cảm nhân vật.

Tỷ như Sharon - Stone loại này rác rưởi điện ảnh, đó là đối phương cấp tiền đều không thể tiến cử .

Tòa sơn điêu mở ra báo chí, thấy được về thượng chu điện ảnh thị trường đưa tin, trong đó dễ khiến người khác chú ý nhất không thể nghi ngờ là đang tại cử hành Ma thành liên hoan phim, đây cũng là trước mắt quốc nội lực ảnh hưởng lớn nhất quốc tế liên hoan phim.

Mặt khác, chính là sáng tạo nhiều hạng tân thị trường kỉ lục [ Fast and Furious 5].

Này phim lúc ấy hắn cũng đi lần đầu hiện trường , còn cùng phim diễn viên chính kiêm nhà đầu tư Matthew - Horner hàn huyên vài câu, đó là một làm người ta ấn tượng khắc sâu Hollywood ngôi sao.

Mặc kệ thế nào, có thể nói như thế lưu loát trung văn Hollywood ngôi sao, có thể nói tuyệt đối chỉ có một.

Hắn lắc đầu, nhìn trong tay báo chí, nhìn kỹ qua Ma thành liên hoan phim mới nhất đưa tin, lại xem lên [ Fast and Furious 5] tin tức.

“Matthew - Horner trình diễn vương giả trở về,[ Fast and Furious 5] đăng đỉnh box office quán quân !”

Tòa sơn điêu nhìn thấy tiêu đề, khẽ nhíu mày, viết bản thảo nhân sao thế này? Quan phương báo chí như thế nào có thể sử dụng loại này tiêu đề?

May mà, phía dưới nội dung vẫn là tứ bình bát ổn.

“Tuần này, series đại phiến [ Fast and Furious 5] xa hoa lượng tướng cấp các fan điện ảnh mang đến phi nhanh bàn sung sướng. Từ Zero mở màn, ngày đầu công chiếu, cuối tuần đầu [ Fast and Furious ] một đường chạy như điên, cống hiến một lại một thị trường tân thành tích, đem tháng sáu điện ảnh thị trường đưa đến một tân Cao phong.”

“Thượng thứ năm Zero,[ Fast and Furious 5] tại vận sức chờ phát động các đại rạp chiếu phim khai ra sử thượng tối hỏa Zero trường, toàn quốc box office ước 1400 vạn tả hữu, đổi mới quốc nội ảnh thị có lẻ điểm trường tới nay box office kỉ lục. Ngày đầu công chiếu là thứ năm, ấn lệ thường ngày làm việc không phải rạp chiếu phim đại bán ngày. Nhưng là, Matthew - Horner kêu gọi lực cự đại, thanh niên khán giả khẩn cấp tràn vào rạp chiếu phim, nhất là IMAX ảnh phiếu căng thẳng,[ Avatar ] khi bạo bằng xếp hàng dài mua phiếu tình cảnh tái hiện.”

“Ngày đầu công chiếu gia Zero trường, toàn quốc box office cao tới 1 ức 1205 vạn nhuyễn muội tệ, đám người xem phim đạt tới 262 vạn đợt người, từ hai năm trước [ Fast and Furious ] series tiến cử sau, tại quốc nội tựa hồ có trở thành một loại lưu hành văn hóa xu thế, người xem cùng fan điện ảnh nhiệt phủng, cũng trở thành một phi lý tính tiêu phí điển hình.”

“Lần đầu cuối tuần bốn ngày,[ Fast and Furious 5] toàn quốc box office cao tới 4 ức 5000 vạn, người xem đợt người vượt qua 1000 vạn. Thật sự là vương giả trở về, khí độ bất phàm.”

“[ Fast and Furious 5] bắt đầu tức có một cỗ ‘Sẽ đi lên đỉnh phong, ở trên đỉnh cao’ khí phách, chiếu phim buổi diễn chiếm Chu tổng buổi diễn 42%, chiếm thứ năm sau 85% buổi diễn. Từ thị trường cùng người xem nhu cầu lượng xem, rạp chiếu phim cấp đại phiến bài ra lớn nhất đội hình, có thể lý giải.”

“Có kinh doanh tiêu chuẩn rạp chiếu phim, sẽ căn cứ thị trường cùng rạp chiếu phim đặc sắc, trí tuệ bài ra phong phú tiết mục cách cục. Cuối tuần buổi sáng 9 giờ nhiều, tại kinh đô UME Tây Môn ảnh thành, liền thấy được bán vé trước đài mấy chục nhân trường long, này gia ảnh thành buổi diễn sáng khai ra tứ trường nửa giá [ Fast and Furious 5] mà toàn mãn......”

Nhìn thấy nơi này, tòa sơn điêu dừng lại, khép lại báo chí.

Bốn ngày lấy xuống 4 ức 5000 vạn box office ! này thật đúng là khủng bố, phim trong nước tạm thời không thể so.

May mà, bộ điện ảnh này tuy rằng là Hollywood hàng ngoại nhập, nhưng thu nhập đại đầu vẫn là muốn lưu lại bên này.

Nhưng 25% box office phân thành, ngẫm lại vẫn là có điểm đau lòng a.

Tòa sơn điêu chung quy đứng cao, nhìn xem cũng xa, biết này mấy không phải chính mình có thể can thiệp , đó là càng cao tầng đạt thành hiệp nghị, mặt trên muốn phát triển sản phẩm trong nước điện ảnh, còn muốn tiến thêm một bước mở rộng thị trường tổng sản lượng......

Trước mắt đến xem, muốn nhanh chóng mở rộng thị trường, Hollywood phim bom tấn là không vòng qua được một khâu.

Mỗi năm phân chia phim tiến cử danh ngạch là ba mươi bốn bộ, lựa chọn thượng tất yếu phải chú ý.

Tòa sơn điêu ý tưởng càng trở nên rõ ràng, tiến cử phim muốn thương nghiệp bên trên xuất sắc, còn muốn trên chính trị chính xác.

Liền lấy này bộ [ Fast and Furious 5] đến nói đi, thương nghiệp bên trên bốn ngày box office 4 ức 5000 vạn, sáng tạo tân quốc nội tuần đầu box office kỉ lục, thương nghiệp bên trên tuyệt đối không phải nói.

Thương nghiệp bên trên xuất sắc, một phương diện khác cũng không kém, nam chính cùng nhà đầu tư Matthew - Horner là Hoa kiều, biểu hiện nhất quán hữu hảo, luôn luôn chưa nói qua bất cứ nhằm vào bên này ngôn luận, mặc kệ hắn nội tâm bên trong nghĩ như thế nào, có như vậy ngoại tại biểu hiện đối với bọn họ tiến cử phương đến nói liền đủ rồi.

Còn có,[ Fast and Furious 5] đầy đủ biểu hiện Tây phương xã hội hỗn loạn, gọi kia vài cả ngày ảo tưởng Tây phương là Thiên Đường nhân hảo hảo xem xem, Tây phương tuyệt không là bọn họ tưởng kia phó bộ dáng......

Tòa sơn điêu vuốt ve cằm, nhớ lại bên này thu thập Matthew - Horner tư liệu, vô luận là thương nghiệp bên trên, vẫn là chính trị chính xác thượng, tiến cử hắn điện ảnh, giống như phiêu lưu đều là tương đối tiểu.

Trung Ảnh tập đoàn tuy rằng không có minh văn quy định, nhưng tiến cử nước ngoài phim luôn luôn phân ba bảy loại.

Lần này [ Fast and Furious 5] có thể kẹt ở khoảng thời gian này phát hành, thực ra đã xem như đệ nhất đẳng đãi ngộ .

Điện thoại đột nhiên vang lên, tòa sơn điêu tiếp lên, bên trong truyền đến bí thư thanh âm,“Lão bản, hôm nay buổi sáng có hội......”

“Ta biết.” Tòa sơn điêu cắt đứt điện thoại, đứng lên.

Ra cửa văn phòng, hướng tới phòng họp đi thời điểm, hắn suy xét càng thêm rõ ràng, trung ảnh về sau hẳn là đem Matthew - Horner phim xếp vào đệ nhất đương tiến cử mục tiêu !

Quyết định này cũng tại trung ảnh bên trong trên hội nghị đạt được toàn phiếu thông qua !

Tham gia hội nghị người nhiều , bảo mật tính khẳng định còn kém, huống hồ trung ảnh bên kia cũng không có yêu cầu bảo mật, cho nên thứ hai giữa trưa vừa qua khỏi, Matthew liền từ Disney đại Trung Hoa khu bên kia chiếm được tin tức này.

Từ nào đó phương diện đến nói, hắn đã đạt được từng Nicolas Cage ở bên này đãi ngộ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém !

Chỉ cần chính hắn không hôn đầu tìm chết, này phiến rộng lớn thị trường tại tương lai trong thời gian rất lâu, đều sẽ vì hắn rộng mở đại môn.

Này không chỉ là [ Fast and Furious ] series, còn có mặt khác thương nghiệp điện ảnh.

Thực ra niên đại này, bên này người xem yêu cầu thật không cao, rất dễ dàng liền có thể thắng được bọn họ truy phủng cùng yêu thích, so với sau này bị vô số phim oanh tạc sau, hiện tại chính là bỏng điện ảnh hảo thời điểm.

Ngày đầu công chiếu sau, kịch tổ đại bộ phận nhân lại tham gia một ít quảng bá hoạt động, từ thượng chủ nhật bắt đầu, liền lục tục ly khai Bắc Mĩ, kịch tổ tại Ma thành bên này, rất nhanh liền còn lại Matthew cùng Justin Lin hai người.

Bọn họ còn muốn tham gia Ma thành liên hoan phim một ít hoạt động, đây cũng là phía trước liền ước định hảo, trong đó trọng yếu nhất một hạng, chính là liên hoan phim trong lúc này quốc tế điện ảnh Cao phong diễn đàn.

Không chỉ là Matthew cùng Justin Lin, rất nhiều đi đến Ma thành quốc tế điện ảnh nhân đều sẽ tham dự này hoạt động.

Sử dụng quan phương lời đến nói, gọi cộng thương thế giới điện ảnh phát triển đại kế.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 902: Đề Nghị

Lần này quốc tế điện ảnh Cao phong diễn đàn, thuộc về một nửa quan phương nửa dân gian loại hình hoạt động, làm gánh vác phương Ma thành quốc tế liên hoan phim tổ ủy hội, mời rất nhiều tham dự liên hoan phim trung ngoại tương quan nhân sĩ tham gia, phá lệ đồng ý thông qua đồ văn phương thức tại trên hệ thống mạng tiến hành trực tiếp, lại còn đối truyền thông mở ra, muốn tiến vào thăm dò đến cùng phóng viên, báo danh sau chỉ cần có thể ở trong bốc số đầy đủ may mắn, liền có thể đạt được một tấm vé vào cửa, lắng nghe điện ảnh các đại sư chuyên nghiệp cái nhìn.

Lâm Phong từ sớm liền chạy tới Ma thành đại rạp hát, xếp hàng vào rạp hát sảnh số 2, bởi hắn đến quá sớm , có thể dung nạp hơn trăm người nhân sảnh số 2 trung, tạm thời chỉ có thưa thớt mấy chục người.

Tuy rằng là chạy giải trí phóng viên, nhưng hắn rất rõ ràng, chính mình hôm nay chính là phổ thông người xem, như vậy tràn ngập giới điện ảnh đại lão thảo luận hội thượng, không có bất cứ phát ngôn cùng phỏng vấn khả năng.

Nhìn nhìn phiếu, Lâm Phong rất nhanh tìm đến chính mình chỗ ngồi, phát hiện tổ chức phương phi thường dụng tâm, tại từng cái trên chỗ ngồi đều chuẩn bị một phần danh sách, mặt trên là tham gia diễn đàn đến từ các quốc gia điện ảnh nhân danh tự cùng với bọn họ giới thiệu vắn tắt.

Lâm Phong đại khái nhìn một chốc, dù cho hắn là truyền thông hành nghề giả, rất nhiều người danh tự cũng rất xa lạ.

Quen thuộc nhất , không thể nghi ngờ là đến từ gia bên này cùng đến từ Hollywood những người đó, giống đầu trọc ca, răng hàm đạo diễn, Vương lão bản, Trương lão bản cùng Dư lão bản đợi đã (vân vân).

Hollywood bên kia, người đến cũng không thiếu, danh khí lớn nhất không thể nghi ngờ là Matthew, còn có [ Fast and Furious ] series đạo diễn Lâm Nghệ Bân, Oscar ảnh hậu Susan - Sarandon, còn có từng đạo diễn qua Rain Man lần này liên hoan phim giám khảo hội chủ tịch Barry - Levinson.

Trái lại mặt khác quốc gia kia vài, Lâm Phong chân chính có thể gọi được với danh tự người chỉ có hai, Pháp quốc đạo diễn Trần Anh Hùng cùng Tây Ban Nha minh tinh điện ảnh Paz Vega.

Nhận thức người sau, là vì hắn xem qua đối phương biểu diễn một ít đại xích độ điện ảnh, đối với gợi cảm nóng bỏng Latin nữ tinh ấn tượng khắc sâu.

Về phần người trước, có thể khiến hắn nhớ kỹ, chủ yếu vẫn là này điếu tạc thiên danh tự, lần đầu tiên tại lần này giám khảo đoàn trên danh sách nhìn thấy tên này, hắn lập tức chuyên môn tra xét tư liệu, lúc này mới phát hiện đối phương trên thực tế là Việt Nam nhân, còn giống như lấy qua Venice giải Golden Lion.

Sảnh số 2 người trong càng ngày càng nhiều, rất nhanh nhân liền ngồi đầy.

Diễn đàn người chủ trì cũng lên đây, dĩ nhiên là rất ít lại lộ diện Dương Lan, thoạt nhìn hôm nay tư thế bãi mười phần.

Buổi sáng chín giờ đúng, tham dự thảo luận các khách quý bắt đầu vào sân, vũ đài bố trí thành mặt hướng một bên này hình trứng hội nghị trường, tại kịch trường trung tâm vây quanh ngồi một vòng, e tại đây trường thảo luận trung, cũng chỉ có những nhân tài này có quyền lên tiếng.

“Sư phó, có thể hay không nhanh lên !”

Một chiếc bảo mẫu trên xe, Ny Ny sốt ruột thúc giục nói,“Hiện tại đã đến muộn !”

Tài xế cũng thật bất đắc dĩ, chỉ chỉ phía trước,“Kẹt xe .”

Ny Ny cấp tưởng mở cửa xe, bị người đại diện cầm chặt, nhắc nhở nói,“Ngươi đi xuống cũng không có dùng, cả con đường đều đổ .”

Nơi này cự ly Ma thành đại rạp hát còn rất xa, dãy xe dài nhìn không thấy phía trước là từ nơi nào bắt đầu ngăn chặn .

Xuyên thấu qua tiền chắn gió thủy tinh nhìn phía trước liếc nhìn, Ny Ny chỉ có thể an ổn ngồi xuống, vốn đang tưởng tại quốc nội kia vài đại lão trước mặt lộ lộ mặt .

“Đừng nóng vội.” Người đại diện tựa hồ đoán được tâm tư của nàng,“Rất nhiều sự không vội được.”

Ny Ny làm hít sâu, gật gật đầu,“Ta biết.”

Đổ ở trong này ước chừng hơn nửa giờ, đợi nàng đuổi tới Ma thành đại rạp hát thời điểm, đều tiếp cận buổi sáng mười giờ , tại người đại diện đề nghị dưới, Ny Ny không có tại đến muộn sau tùy tiện tiến vào trên vũ đài chuyên môn vì lần này diễn đàn thiết kế hội nghị trường, mà là đứng ở vào sân thông đạo phụ cận một có thể cơ bản thấy rõ toàn trường địa phương, nhìn mặt trên đại lão thảo luận một đám cùng điện ảnh sản nghiệp tương quan đề tài.

Diễn đàn không chỉ là hôm nay, tương lai vài ngày còn có, nàng tưởng đuổi tại hôm nay, đơn giản là Matthew chỉ biết tham dự hôm nay diễn đàn.

Ny Ny trước nhìn nhìn trên vũ đài hình trứng hội nghị trường, Matthew liền tại nàng bên tay trái vị trí, thường thường cùng Justin Lin châu đầu ghé tai, lại không gặp hắn công khai phát biểu bất cứ cái nhìn.

Hai ngày trước buổi tối cùng Matthew cùng nhau thời điểm, nàng nghe Matthew nói qua, diễn đàn này hắn là trọng tại tham dự.

Lời này ý tứ rất minh xác, không có quá mức quan tâm sự tình, Matthew chỉ biết đả tương du.

Sau đó, nàng xem hướng thính phòng, mấy trăm chỗ ngồi tràn đầy, từ này góc độ xem qua, giống như không rảnh chỗ ngồi.

Hôm nay diễn đàn chủ đề là điện ảnh cùng thị trường, đề tài từ chủ trì diễn đàn Dương Lan bên kia bắt đầu, chậm rãi chuyển hướng tự do thảo luận, Matthew vẫn nghe, trừ cùng Justin Lin nói thượng vài câu, cơ bản không có phát ngôn.

“Một tuần này, rạp chiếu phim bên trong hot nhất điện ảnh là [ Fast and Furious 5].”

Người nói chuyện là bên này một nhà nổi tiếng điện ảnh công ty khởi đầu nhân Vu lão bản, hắn bỗng nhiên nói,“Ngày hôm qua ta chuyên môn đi mấy nhà rạp chiếu phim nhìn nhìn, phát hiện rất có ý tứ một sự kiện.”

Nghe người ta nói lên [ Fast and Furious 5], Matthew cũng đánh tinh thần.

Vị kia Vu lão bản nhìn về phía Matthew bên này,“Horner tiên sinh, có thể hay không tán gẫu phương diện này sự?”

Matthew lễ phép cười cười,“Mời nói.”

Vu lão bản trên mặt cũng chất lên tươi cười, nói,“Ta tại rạp chiếu phim quanh thân bán phẩm khu phát hiện, bán tốt nhất sản phẩm là một khoản T-shirt,[ Fast and Furious 5] family phiên bản kỷ niệm T-shirt, giá bán 100 nguyên.”

Hắn tựa hồ có điểm cảm khái,“Không nói cung không đủ cầu đi, T-shirt lượng bán lại không sai, còn có mặt khác một ít [ Fast and Furious 5] sản phẩm, bán cũng còn có thể.”

Matthew không có nói tiếp, không rõ đây là cái gì ý tứ, Vu lão bản theo như lời hắn đương nhiên lý giải, sớm ở [ Fast and Furious 5] hoàn thành cắt nối biên tập sau, hắn khiến cho phòng công tác tại Nghĩa Ô hạ đơn đặt hàng, hàng loạt phí tổn tương đối thấp mà chất lượng lại không sai quanh thân sản phẩm, từ bên này vận hướng Bắc Mĩ, sau đó lại tiến hành trải hàng.

Tuy rằng đối với bên này quanh thân sản phẩm không bao nhiêu tin tưởng, nhưng hắn vẫn là lưu một đám, khiến Disney đại Trung Hoa khu cùng Helen - Hermann phân công ty hợp tác, đưa vào rất nhiều rạp chiếu phim bán phẩm khu.

Thực ra lấy Bắc Mĩ tiêu chuẩn đến cân nhắc, này mấy quanh thân lượng bán một điểm đều không hảo, nhưng đối với phim quanh thân lượng bán cực kém trung phương điện ảnh sản nghiệp đến nói, số liệu vẫn là không sai .

Vu lão bản cuối cùng hỏi ra muốn hỏi vấn đề,“Horner tiên sinh, có thể hay không mạo muội hỏi một câu?”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Mời nói.”

“Ngươi đầu tư phim, tỷ như [ Fast and Furious ] hoặc là [ Twilight ].” Vu lão bản trực tiếp hỏi,“Box office thu nhập chiếm cứ tổng thu nhập mấy thành?”

Hắn lại bổ sung nói,“Nếu có thể mà nói, ngươi diễn viên chính điện ảnh cũng tính là.”

Nguyên bản, Matthew chỉ là tưởng lộ lộ mặt xoát xoát tồn tại cảm, không nghĩ tới tham dự thảo luận, nhưng vấn đề hỏi qua đến, hắn cũng không tính toán lảng tránh.

Suy nghĩ một hồi, hắn chậm rãi nói,“Đại khái 25% đến 35% không đợi đi, đại khái chính là box office càng cao, quanh thân tiêu thụ cũng sẽ càng tốt.”

Nghe nói như thế, đối diện không ít người sắc mặt đều có hơi hơi biến hóa, không chỉ là trung phương nhân, còn có rất nhiều mặt khác quốc gia cùng địa khu điện ảnh đạo diễn cùng người sản xuất.

Bởi vì bọn họ đối mặt cơ bản giống nhau tình huống, một bộ phim box office bao giờ cũng là chiếm cứ tổng thu nhập 90% trên đây.

Matthew rất rõ ràng, bên này điện ảnh sản nghiệp còn có con đường rất dài phải đi, chuỗi sản nghiệp không phải ngắn ngủi vài ngày liền có thể thành lập lên đến, nghề quy phạm cùng bồi dưỡng người xem tiêu phí cùng bản quyền ý thức, đồng dạng cũng cần thời gian.

Này mấy, căn bản không phải trên quốc tế lấy mấy cái thưởng liền có thể giải quyết .

“Chúng ta phát hành phim, box office tại tổng thu nhập trung chiếm so bao nhiêu?” Vu lão bản lời này tựa hồ hỏi thực không minh xác.

Đồng dạng làm điện ảnh nghề Vương lão bản hồi đáp,“Chia đều lên, hẳn là tại 95% trên đây đi.”

Trung phương tham dự hội nghị nhân viên sắc mặt đều có điểm khó xem, bọn họ phần lớn là người sản xuất hoặc là nhà đầu tư, hành nghề điện ảnh nghề mục đích cũng rất đơn giản, đơn giản đến cùng sở hữu thương nhân như vậy.

Vu lão bản thở dài, còn nói thêm,“Chúng ta trước không nói không thực tế quốc tế thị trường, chúng ta quốc nội điện ảnh diễn sinh phẩm thị trường ở nơi nào?”

Nghe nói như thế, Matthew khó được nhận đến xúc động, chung quy từng ở trên phiến thổ địa này sinh hoạt nhiều năm như vậy.

“Bất cứ một điện ảnh thị trường muốn thành thục, đều cần một phát triển giai đoạn, đặc biệt là diễn sinh phẩm thị trường.” Hắn suy xét một chút tìm từ, chậm rãi nói,“Điện ảnh diễn sinh phẩm vốn là điện ảnh chuỗi sản nghiệp trung không thể thiếu một giai đoạn, cũng là thỏa mãn thụ chúng văn hóa tiêu phí nhu cầu một mấu chốt, mà quý phương điện ảnh diễn sinh phẩm khai phá còn ở thung lũng, này cũng ý nghĩa diễn sinh phẩm marketing cùng khai phá có cự đại thị trường không gian.”

Lời này khiến ở đây trung phương nhân viên không ngừng gật đầu, liên Lâm Phong nghe đều cảm giác rất có đạo lý.

Đổi làm vài năm phía trước, Matthew cũng nói không nên lời này mấy đến, nhưng này vài năm tham dự đầu tư chế tác, vận tác phim phát hành đến hậu kỳ diễn sinh thu nhập đợi đã (vân vân), hắn đối rất nhiều tình huống cũng có đầy đủ kiến thức.

Quanh thân khai phá cần phải có xâm nhập nhân tâm nguyên hình cùng giàu có thấy xa diễn sinh phẩm thị trường khai phá nhân viên, bên này điện ảnh rất nhiều chỉ có phát hành quyền, không có nguyên trao quyền, bởi vậy không có khai phá diễn sinh phẩm điều kiện; Hoặc là có trao quyền, nhưng không có khai phá diễn sinh phẩm ý thức; Hoặc là có khai phá ý thức, lại không có độc lập khai phá năng lực......

Trầm mặc vài giây, Matthew còn nói thêm,“Phương diện này cấp không được, muốn vứt bỏ lâm thời khai phá, dán nhãn sinh sản cùng với kiếm mau tiền ý tưởng, đầy đủ đi nghiên cứu thị trường, khai phá cùng phim tương ứng tuổi cấp độ người xem thích gì đó. Còn nữa, rõ ràng bản quyền quy chúc, thành lập diễn sinh phẩm cố định internet cùng tiêu thụ con đường; Thành lập chuyên môn tiêu phí sản phẩm công ty, đem bất đồng giá định vị bao dung tiêu phí các phương diện, trọng yếu nhất là muốn dùng một đoạn thời gian kiên nhẫn bồi dưỡng người xem tiêu phí diễn sinh phẩm thói quen.”

Vu lão bản cùng Vương lão bản liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng tình, Matthew - Horner không thể nghi ngờ điểm ra quốc nội điện ảnh tuyến dưới vấn đề lớn nhất, còn cho ra một vô cùng tốt giải quyết đề nghị.

Matthew hắng giọng, còn nói thêm,“Điện ảnh hẳn là một chuỗi sản nghiệp, chúng ta bình thường tại rạp chiếu phim nhìn thấy tác phẩm chỉ là này chuỗi sản nghiệp đầu tàu.”

Lấy hắn tự thân phát triển lên đến kinh nghiệm xem, điện ảnh chân chính làm đại làm cường vẫn là muốn sản nghiệp hóa, quy mô lớn, sản xuất điện ảnh nhiều, khả năng phim dở sẽ tăng nhiều, nhưng tương ứng sản xuất kinh điển điện ảnh tỉ lệ đồng dạng cũng sẽ đề cao.

Xuất sắc điện ảnh thường thường đều là thành lập tại một đống lớn phim dở trên trụ cột.

Hội trường trung vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay.

Lâm Phong nhìn thấy chung quanh các đồng nghiệp đều tại vỗ tay, không biết có phải hay không ảo giác, Matthew - Horner này Hollywood ngôi sao thật không giống bình thường, giống như đích xác muốn giúp bên này điện ảnh sản nghiệp.

Tối thiểu, đề này mấy đề nghị rất tốt.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 903: Nghệ Thuật Tuần Hoàn Lợi Dụng

Không chỉ là Lâm Phong, chung quanh phóng viên đều tại gật đầu, bọn họ từ Matthew - Horner lời nói cùng thái độ bên trên, cảm nhận được một loại gọi là chân thành gì đó.

Vị này siêu cấp cự tinh xác thật bất đồng với mặt khác Hollywood ngôi sao, giống như là lão bằng hữu chân thành.

Trở về sau, muốn tại trên bản tin tỉ mỉ ghi lại hôm nay Matthew theo như lời những lời này !

Không thiếu phóng viên đều có như vậy ý niệm.

Matthew - Horner xa so với kia chút chạy tới đối sản phẩm trong nước quốc điện ảnh đại gia tán dương Hollywood ngôi sao cùng danh đạo càng thêm chân thành.

Này dòng thành ý rất có hạn, nhưng đối loại này một người nước ngoài đến nói, đã rất khó được.

Một đem ra vẻ dung hợp đến tận xương tủy nhân, nói ra này mấy cao lớn thượng mà nói mau trở thành bản năng, nhưng Matthew cũng có tự mình hiểu lấy, mặt sau rất ít lại mở miệng.

Nói nhiều liền muốn rụt rè .

Câu nói kế tiếp đề hoàn toàn chuyển tới điện ảnh tuyến dưới thị trường khai phá thượng.

Không chỉ là trung phương nhân, liên quan mặt khác quốc gia những người đó, đối với này đề tài cũng phi thường cảm thấy hứng thú.

Nói trắng ra là, trên thế giới này đại đa số đầu tư điện ảnh nhân, theo đuổi đều là thương nghiệp lợi nhuận, mà trừ Hollywood chủ lưu thương nghiệp điện ảnh ngoài, mặt khác điện ảnh tuyến dưới thị trường thực ra khai phá đều thực bình thường.

Matthew hiểu được có vài lời có chừng có mực, đề chút đề nghị có lẽ sẽ cho rằng đây là nhiệt tâm hỗ trợ, nói nhiều lộng không tốt liền sẽ biến thành cùng cằn nhằn xem thường nhân......

Lại nói, Hollywood gì đó rập khuôn đến bên này, khẳng định muốn bi kịch.

Quốc tình bất đồng, thụ chúng bất đồng, thị trường cũng bất đồng.

Đương nhiên, sáng lập diễn sinh phẩm thị trường là bên này điện ảnh sản nghiệp có thể lại hướng về phía trước cất một bước lớn hữu hiệu trợ lực.

Bên này điện ảnh đầu tư càng lúc càng lớn, đơn thuần dựa vào box office kháng phiêu lưu năng lực quá kém , nếu hậu kỳ bản quyền cùng diễn sinh phẩm có thể làm lên......

Matthew cảm giác bên này thương nghiệp điện ảnh vẫn là rất có khả năng .

Đối với bên này thị trường động thái vẫn có chuyên môn điều tra, hắn bao nhiêu lý giải một ít tình huống, Hollywood chủ lưu thương nghiệp điện ảnh diễn sinh phẩm thu nhập cao tới điện ảnh tổng thu nhập 60-70 % thậm chí càng nhiều, xa xa cao hơn điện ảnh phòng vé, mà căn cứ hắn lý giải, bên này điện ảnh thu nhập 95% trên đây đều đến từ quốc nội box office cùng cài vào thức quảng cáo, rất nhiều điện ảnh diễn sinh phẩm thu nhập dĩ nhiên là zero.

Này tuyệt đối không phải một loại khỏe mạnh phát triển trạng thái.

Ngẫm lại Disney tác phẩm tiêu biểu [ sư tử vương ] đi, thu hoạch 8 ức hơn dollar box office, diễn sinh phẩm thu nhập lại cao tới 30 ức dollar, có người thậm chí hí xưng,[ sư tử vương ] là Disney làm ra máy in tiền.

Không có tiền lấy cái gì đánh ra hảo điện ảnh?

Về phần phim văn nghệ nên làm như thế nào, hắn liền hoàn toàn không biết gì cả .

Mười một giờ rưỡi vừa đến, buổi sáng xem như kết thúc, Matthew rời đi hội trường, cùng Ny Ny cùng nhau ăn cơm trưa, sau đó ly khai Ma thành đại rạp hát.

Vốn, tham dự này điện ảnh Cao phong diễn đàn, chính là thịnh tình không thể chối từ, chung quy Ma thành liên hoan phim phương diện cho [ Fast and Furious 5] thật lớn tài nguyên duy trì, có qua có lại cũng là cơ bản nhất lễ phép.

Diễn đàn đệ nhất thiên lộ lộ mặt liền đủ rồi, hắn cùng Justin Lin buổi chiều liền đi lên chuyến bay phản hồi Los Angeles,[ Fast and Furious 5] sắp tại Bắc Mĩ phát hành, còn có rất nhiều quảng bá hoạt động chờ bọn họ tham dự.

Trở lại Los Angeles, Matthew vỏn vẹn nghỉ ngơi một đêm, liền một khắc cũng không dừng tham dự vào phim tại Bắc Mĩ một loạt tuyên truyền.

Đầu tiên, hắn cùng với David - Ellison đồng thời tham dự một hồi đấu giá hoạt động, thiên không ảnh nghiệp làm chế tác phương, đem [ Fast and Furious 4] khi dùng qua một ít xe và đạo cụ tiến hành đấu giá.

Trong đó, Matthew cùng Paul - Walker tại quay chụp trung điều khiển hai chiếc cơ nhục xe, tất cả đều đánh ra thượng ba trăm vạn dollar giá, mặt khác một ít đạo cụ, cũng lấy mấy ngàn dollar đến mười mấy vạn dollar bất đồng giá bán ra.

Loại này đấu giá hoạt động vừa có thể tuyên truyền phim, lại có thể thỏa mãn một ít điên cuồng fan điện ảnh cất chứa nhu cầu, còn có thể vi đầu tư phương mang đến trực tiếp được lợi.

Hôm nay Hollywood đem dùng qua đạo cụ cùng phục trang lấy đến đấu giá sở, chuyên môn nhằm vào ngày càng mở rộng fan điện ảnh cất chứa thị trường, sớm đã là vẻ bình thường, thậm chí tại điện ảnh quay chụp phía trước, rất nhiều Hollywood công ty đã suy xét đến còn sót lại giá trị lợi dụng.

Giống Matthew cùng David - Ellison thuộc về tương đối có lương tâm , tối thiểu bán gì đó hoàn toàn nói được thượng là hàng thật giá thật, kia hai chiếc cơ nhục xe là Dodge cùng bôn trì tài trợ , trải qua tỉ mỉ cải trang, chẳng sợ đặt ở cải trang xe thị trường, cũng là tinh phẩm tồn tại.

Có chút kịch tổ ăn tướng khó coi nhiều, tỷ như tiền kỳ chuẩn bị khi liền cố ý dùng giá rẻ tài liệu nhiều thiết kế một ít trang phục cùng đạo cụ, dù sao có fan điện ảnh sẽ lấy ra càng cao giá tiền đến thu về.

Tuy rằng đấu giá là [ Fast and Furious 4] đạo cụ, nhưng fan điện ảnh chú ý độ tự nhiên sẽ thả tại làm tục tập [ Fast and Furious 5] mặt trên.

Phim bán chạy tục tập, có đủ quá nhiều ưu thế .

Hôm nay, toàn bộ Hollywood đều hoạn có tục tập hội chứng, trong một năm box office tối cao kia phê điện ảnh trung, 60-70 % đều là tục tập điện ảnh, còn thừa 20-30% là cải biên điện ảnh.

Nguyên sang điện ảnh càng ngày càng khó tìm tung tích.

Loại này đem mỗi bộ điện ảnh đều trá được không còn một mảnh tâm tính, tại Hollywood xưng là “Series văn hóa”, bọn họ dùng một nghe vào tai rất khó có thể tin tưởng xưng hô -- nghệ thuật tuần hoàn lợi dụng.

Matthew làm trong đó một thành viên, đối với này tràn đầy thể hội, cũng giống như mọi người đều suy nghĩ biện pháp, hẳn là từ thứ gì trên người trá ra tiền đến.

Cho nên, vì ép lớn nhất giá trị, hôm nay Hollywood chủ lưu thương nghiệp điện ảnh phân phân 3D hóa.

Bắc Mĩ mỗi năm niên độ box office tổng ngạch tại gia tăng, người xem tổng đợt người lại tại giảm bớt, Hollywood tất yếu tìm đến gia tăng rạp chiếu phim box office thu nhập tân chiêu số, dùng biện pháp gì khiến càng nhiều nhân tiến rạp chiếu phim? Bọn họ lại lần nữa chọn dùng vài thập niên trước một loại sang tân kỹ thuật --3D.

Bởi vì này chủng đạt được tân sinh cũ kỹ thuật, người xem muốn móc ra càng nhiều tiền,3D bản giá vé như vậy so phổ thông điện ảnh quý ít nhất 3 dollar.

Mặt khác chính là cài quảng cáo phương diện thu nhập.

Hiện nay Hollywood điện ảnh một năm cài quảng cáo phương diện thu nhập đại khái tại 20 ức dollar tả hữu, trong đó chủ lưu thương nghiệp điện ảnh cống hiến trong đó 99%.

[ Fast and Furious 5] quảng cáo tài trợ thu nhập cao tới 5000 vạn dollar, là trong nghề đứng đầu tiêu chuẩn.

Phim đã tại Thái Bình Dương bờ bên kia phát hành, không có quá nhiều nhân nghị luận qua cài quảng cáo sự, từ phương diện này đến nói, cài quảng cáo cơ bản cùng phim nội dung dung hợp ở cùng nhau.

Rất nhiều người xem có lẽ còn có thể nhớ lại phim [E.T ngoại tinh nhân ] trung, nhân vật chính dùng chocolate đậu dẫn ra ngoại tinh nhân kiều đoạn, đó là thế kỷ trước 80 niên đại kinh điển Hollywood cài vào thức quảng cáo.

Hiện tại cần tưởng tại điện ảnh bên trong hấp dẫn ngoại tinh nhân, một bao chocolate đậu nhưng xa xa không đủ, cần quảng cáo thương cầm ra càng lớn mồi.

Có ý tứ là, năm nay tháng tư phân phát hành một bộ phim phóng sự trung, đạo diễn Morgan - Spurlock [ từ trước tới nay bán được tốt nhất điện ảnh ],150 vạn dollar quay chụp phí tổn tất cả đều đến từ nhà tài trợ, mà phim chủ đề là châm chọc quảng cáo cài vào......

Hollywood không mấy người cho rằng chỉ dựa vào box office liền có thể kiếm tiền, quảng cáo cài vào là thương nghiệp vận hành thiết yếu bộ phận, tổng muốn có người vì này chút sáng tạo đi ra nội dung trả tiền, không phải sao?

Tới gần Bắc Mĩ trước lúc công chiếu trong một tuần này, Matthew cùng kịch tổ chủ sáng nhân viên dị thường bận rộn, chia đều một ngày muốn chạy hai trường quảng bá hoạt động, càng là tập thể lên một lần Ellen Show.

Cùng danh khí cùng già vị phương diện Matthew nhất chi độc tú tình huống bất đồng là, tuyên truyền trung vô luận Matthew vẫn là kịch tổ các thành viên, đều càng thêm cường điệu nhà cùng đoàn đội khái niệm.

Dùng Matthew lời đến nói, đoàn đội soái mới là thật soái.

Cái gì gọi “Quần anh tập trung”? Matthew cấp ra đáp án là: Khiến một đám người trước tổ đội bưu hãn lên ! vì thế liền có [ Fast and Furious ] family, có như vậy hỏa bạo phấn khích đến phát rồ “Bỏng điện ảnh”.

Cùng lúc đó, Matthew cùng David - Ellison cũng cộng đồng thanh minh,[ Fast and Furious 6] kịch bản đang tại sáng tác trung, đạo diễn Justin Lin nhận phỏng vấn khi cũng tỏ vẻ, chính mình khẳng định trở về này bộ tục tập, tiếp tục đảm nhiệm đạo diễn chức.

“Chúng ta sẽ tiếp tục hướng về phía trước , đây là 100% sự tình.” Justin Lin mặt tại phỏng vấn trung ngôn chi chuẩn xác,“Tại thứ năm bộ trung, chúng ta đem điện ảnh đẩy đến một tân độ cao, phim còn tại trưởng thành, hơn nữa fan điện ảnh cũng hi vọng chúng ta tiếp tục quay chụp đi xuống, này đoạn lữ trình trước mắt còn không sẽ chấm dứt.”

Cuối tháng sáu, tại [ Transformers 3] phát hành sau tuần tiếp theo,[ Fast and Furious 5] tại Los Angeles tổ chức thanh thế hạo đại lễ công chiếu lần đầu, toàn bộ đua xe gia tộc toàn viên đến đông đủ.

Làm nam chính kiêm người sản xuất cùng nhà đầu tư, Matthew chuyên môn tại lần đầu thượng tiếp nhận ABC đài truyền hình phỏng vấn.

ABC đài truyền hình một danh tóc đỏ nữ phóng viên hỏi,“Ngươi cho rằng này series tinh túy cùng hạch tâm là cái gì?”

“Mọi người nói lên [ Fast and Furious ], nghĩ đến đều là hương xe mĩ nữ, soái ca mãnh nam.” Matthew cười hồi đáp,“Nhưng là với ta mà nói, này series hạch tâm là ‘Thân tình’, chỉ là biểu hiện phương thức không quá tầm thường.”

Family tuyệt đối là có thể xâm nhập nhân tâm khái niệm, hắn cố ý cường điệu điểm này,“Tại đây một loạt trung chúng ta tạo tân gia đình quan, tại gia đình trung đoàn đội sắm vai tân nhân vật, chúng ta có thể dùng sau hiện đại phân tích đến nghiên cứu gia đình quan niệm. Tỷ như thứ bốn bộ chủ đề là hi sinh cùng bản thân hi sinh, quay chụp thứ năm bộ thời điểm, mọi người đều tại thảo luận ‘Tự do’ khái niệm, làm gia đình thành viên như thế nào đạt được tự do. Quá trình này khiến ta hưng phấn, ta thích làm như vậy.”

Nữ phóng viên tiếp tục hỏi,“Ngươi bình thường cũng thích đua xe sao?”

“Ta không phải thích đua xe nhân.” Matthew coi như là ăn ngay nói thật,“Nhưng tại Los Angeles mọi người đều thích xe, đây là một văn hóa hiện tượng, lái xe gì liền đại biểu ngươi là người thế nào. Bởi vì chụp bộ điện ảnh này, ta nhận thức rất nhiều yêu xe như mạng nhân, bọn họ công tác, sinh hoạt, tình yêu đều cùng xe tương quan, đối ngoạn xe có vô tận nhiệt tình, ta thích loại này bầu không khí.”

Hắn cố ý nhắc tới Paul - Walker,“Paul là nhất đẳng nhất xe mê, hắn có garage đình đầy xe, nhưng hắn cùng kịch tổ ký kết an toàn hiệp nghị, biểu diễn này series không thể đi đua xe, đến hiện tại Paul còn thường xuyên hướng ta oán giận.”

Nói tới đây, Matthew nở nụ cười, không nói tại [ Fast and Furious 1] kịch tổ kia vài sự, chỉ riêng là quay chụp này hai bộ phim, hắn cùng với Paul - Walker ở chung vẫn phi thường tốt, như thế nào có thể nhìn Paul - Walker lại phát sinh thảm kịch?

Thông qua truyền thông đâm ra đi kia phân an toàn hiệp nghị, bao nhiêu cũng có thể có điểm giám sát tác dụng.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 904: Không Hàng Quán Quân

Cùng trước mắt đại chế tác thương nghiệp điện ảnh phân phân 3D hóa bất đồng,[ Fast and Furious 5] vô luận là tại Thái Bình Dương bờ bên kia phát hành phiên bản, vẫn là Bắc Mĩ công chiếu phiên bản, tất cả đều bảo trì 2D hình thức, muốn nói Matthew có lương tâm, kia liền rất cao đánh giá hắn tiết tháo , không phải hắn không tưởng 3D hóa, mà là thực nghiệm sau phát hiện hiệu quả rất không xong.

Này bộ phim có quá nhiều động tác cùng đua xe màn ảnh, rất nhiều động tác màn ảnh đều là ở trên xe quay chụp, mặc dù có Steadicam ổn định khí, nhưng vì động tác màn ảnh hiệu quả, rất nhiều quay chụp đều không thể sử dụng, có chút động tác màn ảnh khó tránh khỏi đung đưa lợi hại.

Đung đưa động tác màn ảnh, tuyệt đối không thích hợp 3D hình thức chiếu phim, rất nhiều người xem không được bao lâu thời gian, đều sẽ đầu vựng não trướng, thậm chí sinh ra nghiêm trọng nôn mửa cảm.

Quay chụp phía trước, Matthew, David - Ellison cùng Justin Lin thương nghị qua đi, quyết định như cũ chọn dùng [ Fast and Furious 4] 2D cách thức.

Dùng Matthew chính mình thuyết pháp, bọn họ đây là nghiệp giới lương tâm.

Vô luận 3D, vẫn là 2D, này đều không là [ Fast and Furious 5] bán điểm, phim lớn nhất bán điểm vẫn là lấy Matthew đóng vai Sean cầm đầu đoàn đội.

Bắc Mĩ lần đầu qua đi,[ New York thời báo ] chuyên môn ở trên phụ khan vi [ Fast and Furious 5] lưu lại cả một trang, phân tích này bộ phim tất nhiên sẽ lấy được thành công.

Trừ Matthew cùng tục tập điện ảnh hiệu ứng gia thành ngoài, bọn họ cho rằng này bộ phim vi thương nghiệp phim hành động sáng lập một con đường mới.

“Tại [ Fast and Furious ] này bộ uy phong lẫm lẫm đại điện ảnh trung, Matthew - Horner, Paul - Walker, Gal - Gadot, Daniel - ngô cùng Tyrese - Gibson đẳng phần đông diễn viên, phần mình lượng ra bản thân hoàn mỹ dáng người, hoàn mỹ tính cách, lập thể nhân thiết cùng sở trường tuyệt sống, muốn nhan có nhan, muốn lực cấp lực, đem tập Thiên Đường cùng Địa Ngục một thể Rio de Janeiro nháo long trời lở đất, thuận đường còn dùng chọc cười đẳng phương thức cuồng trạc người xem cười điểm cùng G điểm.”

“Không chút quá khen mà nói, hôm nay một nhân vật chính giống như như thần thiết lập, dĩ nhiên so bất quá anh hùng tụ tập tổ đội bưu hãn, so bất quá đoàn đội hợp tác mị lực.”

“Loại này lấy đoàn đội lý niệm làm hạch tâm tập thể giật tiền hành vi, rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ Hollywood, Hollywood tương lai tất nhiên sẽ xuất hiện càng nhiều để người ấn tượng khắc sâu điện ảnh nhân vật đoàn đội, càng ngày càng nhiều phim bom tấn vui với đi thành tựu tập thể năng lượng kết tinh.”

“Thực ra cẩn thận phân tích không khó phát hiện, loại này đoàn đội tác chiến hình thức, tại Hollywood dĩ nhiên lặng lẽ phát triển nhiều năm, tỷ như thảo căn không phải trong nghề như [ Tower Heist ] bên trong một đám nghỉ việc công nhân, cao soái phú như Ocean's Eleven trung một đám hỗn thế chức nghiệp tội phạm, thi triển nội tiết tố cùng công nghệ cao hơn nữa đồng dạng là Matthew - Horner diễn viên chính [ bộ đội đặc chủng ] trung quân nhân đoàn thể, càng miễn bàn kia người người đều có thần kỳ đặc dị năng lực X-Men, ngay cả Matthew - Horner diễn viên chính thượng một bộ [ Inception ] trung tổ chức phân đội nhỏ cũng là đều có phong cảnh, chức năng phân biệt, chơi là đoàn đội hợp tác, huyễn là quần thể nội tiết tố......”

“Mà [ Fast and Furious 5] lần đầu tiên phi thường minh xác hô lên đoàn đội tức là gia đình này khái niệm, đem đoàn đội tác chiến ưu thế, đẩy đến cùng loại Hollywood điện ảnh qua lại chưa từng có đạt tới qua Cao phong.”

“Bởi vậy không khó phỏng đoán, chỉ cần [ Fast and Furious 5] giống như dự đoán lấy được thành công, cùng loại siêu cường đội hình đoàn đội tất đem trở thành màn ảnh tú một loại lưu hành phương thức, bọn họ ở trên đại màn ảnh cường cường liên thủ đồng thời lại cùng thi triển sở trường, lóng lánh ra lóa mắt quang mang.”

“Tổng đến giảng, thế kỷ trước nhất chi độc tú thức can đảm anh hùng quá hạn , ngay cả năm nay cuối năm phát hành [ Mission Impossible 4], Tom - Cruise đều trang bị 2 nam 1 nữ đoàn đội, tại đây thương nghiệp bán điểm nhu cầu cấp bách đổi mới, mở rộng thời đại, đại điện ảnh dựa vào một người ngoạn chuyển tình huống càng ngày càng ít, Hollywood sẽ giống tạc bỏng như vậy tạc ra các lĩnh phong tao đoàn đội phối hợp, lấy Matthew - Horner cùng Tom - Cruise như vậy cự tinh làm lãnh tụ, lại xứng với mỹ mạo, vận xấu, đặc sắc thêm văn nghệ thiếu một thứ cũng không được nhân vật phản diện đại lão, cộng thêm chính xác chạm đến người xem G điểm quần hí, lệnh đoàn đội hợp tác hương phiêu bốn phía, có thể trở thành phi thường hữu hiệu điện ảnh nguyên tố.”

Matthew cũng thấy được này phân đưa tin,[ New York thời báo ] xác thật phi thường nhạy bén.

Này thiên đưa tin cùng hắn tại tuyên truyền khi đề xướng “Đoàn đội soái mới là thật soái” lý niệm cơ hồ một dạng.

Hollywood thương nghiệp đại chế trung có được minh xác nhân vật đoàn đội hợp tác, rất sớm liền xuất hiện , nhưng phía trước không có nhân hệ thống tổng kết qua, nguyên bản hắn cho rằng [ Avengers ] sau khi thành công, mới có nhân sẽ rõ xác ý thức được đoàn đội điện ảnh có thể mang đến độc đáo ưu thế, không nghĩ tới [ Fast and Furious 5] family lý niệm, có thể có lớn như vậy ảnh hưởng.

Tương lai, Hollywood sẽ có càng nhiều đoàn đội.

Có thể tưởng tượng, đua xe bang, báo thù giả bang, chính nghĩa bang, X-Men bang, La Hán bang, Hàn Đặc bang, cảm tử bang đợi đã (vân vân).

Này mấy đoàn đội tẫn có thể ở trên đại màn ảnh hợp lại sức chiến đấu, tú chuyên nghiệp tính, cùng với huyễn ra đoàn đội nội tiết tố cùng bưu hãn đội hình.

Đương nhiên, đua xe bang muốn tiếp tục tồn tại đi xuống, box office thành công là tiền đề.

Tuy rằng truyền thông xưng đây là từ trước tới nay chen lấn nhất kỳ nghỉ hè có điểm khoa trương, nhưng từng bộ đầu tư xa xỉ phim, xác thật đem toàn bộ kỳ nghỉ hè chen được tràn đầy.

Liền tại [ Fast and Furious 5] trước lúc công chiếu một tuần, Paramount ảnh nghiệp phát hành [ Transformers: Dark of the Moon ] vừa đăng lục Bắc Mĩ cụm rạp.

Nhưng này bộ điển hình Michael Bay thức phim, tại Bắc Mĩ tao ngộ đến trên trình độ nhất định thẩm mỹ mệt nhọc, so với đệ nhị bộ có rõ ràng hạ xuống, Bắc Mĩ tuần đầu box office chỉ lấy dưới 9785 vạn dollar, thấp hơn nghiệp nội phổ biến mong muốn.

Hơn nữa này bộ phim nội dung cũng biểu hiện ra một điểm,[ Transformers 3] vơ vét của cải trọng yếu địa điểm dĩ nhiên chuyển hướng về phía càng thêm rộng lớn hải ngoại thị trường.

[ Transformers: Dark of the Moon ] phát hành tuần thứ hai, liền nghênh đón [ Fast and Furious 5] như vậy đồng dạng đầu tư cùng tuyên phát cự đại phim phát hành.

Không có bất cứ ngoài ý muốn,[ Fast and Furious 5] thứ sáu phát hành đệ nhất thiên, liền lấy 5560 vạn dollar thoải mái áp qua [ Transformers 3] 1480 vạn dollar, hàng không đến đan ngày box office quán quân trên bảo tọa.

Hơn nữa phim truyền thông cùng người xem danh tiếng cũng không tục.

Đánh giá phương diện,IMDb 16725 danh người xem đánh ra 8.6 phân, tạm thời ở series tối cao.

Cinema Score tại rạp chiếu phim hiện trường thu thập 1557 danh người xem cho điểm, tổng hợp đánh giá là “A”,56 gia truyền thông tổng hợp chấm điểm chia đều 79 phân.

Tuyệt đại bộ phận truyền thông đối với [ Fast and Furious 5] giải trí trình độ trọng điểm khẳng định:“Năm nay trước mắt mới thôi đáng giá nhất đi rạp chiếu phim xem Hollywood đại phiến ----[ Boston Universal báo ]”,“Nó giải trí trình độ đáng giá năm sao đề cử !---- Hollywood Reporter”,“Nhân vật đắp nặn lập thể, cảnh hành động phấn khích tuyệt luân, đoàn đội tác chiến phối hợp ăn ý, trường hợp chân thật rung động ----[ Los Angeles thời báo ]”,“Mang cho ngươi hết thảy có khả năng cảm quan kích thích điện ảnh ---- hãng AP”,“Tương đương khốc, tương đương thích !----[ Entertainment Weekly ]”......

Bất quá đồng thời, cũng có bộ phận truyền thông đối bản phiến đưa ra phê bình:“Bộ điện ảnh này không nên gọi Fast and Furious, mà hẳn là gọi thong thả cùng giả dối ----[ giải trí tại tuyến ]”,“Khiêu dược cắt nối biên tập cùng cực tốc thiểm hồi, này mấy ngoạn ý hội hoảng được ngươi căn bản thấy không rõ điện ảnh, có thể cố nén không phun ra đã rất không sai ----[ thế giới tin tức tuần san ]”.

Nói tóm lại,[ Fast and Furious 5] thuộc về điển hình danh tiếng cùng box office song song bùng nổ.

Đến thứ bảy, nhận đến lương hảo người xem danh tiếng gia thành,[ Fast and Furious 5] duy trì tương đối ổn định hướng đi, ngày đó thu hoạch 5120 vạn dollar.

Dùng rất nhiều truyền thông đưa tin đến nói,[ Fast and Furious 5] tại kỳ nghỉ hè kết thúc giai đoạn, hất lên một hồi ăn khách lại gọi hảo box office phong bạo.

Cuối tuần đầu ba ngày sau, này bộ phim tại Bắc Mĩ lấy xuống 1 ức 5123 vạn dollar, siêu việt [ Transformers 3] 4710 vạn dollar, trở thành tân Bắc Mĩ box office bảng xếp hạng quán quân !

Không thể bỏ qua là, đây là [ Fast and Furious 5] tại không có 3D cao giá vé gia thành dưới lấy được box office con số.

Cùng lúc đó,Cinema Score dự trắc [ Fast and Furious 5] Bắc Mĩ box office sẽ không thấp hơn 3 ức 5000 vạn dollar.

Này bộ phim sẽ là 2011 năm Bắc Mĩ niên độ box office quán quân hữu lực kẻ tranh đoạt.

So với vừa mở màn Bắc Mĩ,[ Fast and Furious 5] sớm ở tuần trước liền đăng lục rất nhiều hải ngoại địa khu rạp chiếu phim, càng là tại Thái Bình Dương bờ bên kia vượt qua hoàn chỉnh một tuần.

Vừa cuối tuần đầu lấy xuống 4 ức 5338 vạn nhuyễn muội tệ box office sau, này bộ phim tại một tuần mới bảy ngày thời gian trung, tiếp tục hỏa bạo phát hành, từ Thái Bình Dương đối thu đi 4 ức 9560 vạn nhuyễn muội tệ.

Vỏn vẹn hơn mười ngày thời gian,[ Fast and Furious 5] tại Thái Bình Dương bờ bên kia box office lỗ kế dĩ nhiên tiếp cận mười ức nhuyễn muội tệ đại quan, đổi thành dollar cũng nhanh đến 1 ức 5000 vạn dollar .

Thái Bình Dương bờ bên kia nhanh chóng kiến thiết rạp chiếu phim, vi thị trường mở rộng cung cấp cơ bản nhất điều kiện, khổng lồ số lượng nhân khẩu tự, đang tại từng bước biểu hiện ra thị trường tiềm lực.

Đắc ý với Thái Bình Dương bờ bên kia bùng nổ, cho tới bây giờ,[ Fast and Furious 5] hải ngoại box office lỗ kế cao tới 3 ức 9850 vạn dollar trở lên.

Này bộ phim toàn cầu box office gia tăng thoải mái siêu việt 5 ức dollar !

Từ Universal ảnh nghiệp trong tay đổi mua đến thất bại series phim, dĩ nhiên biến thành chân chính tiền tài máy thu gặt.

Nhưng Matthew cùng David - Ellison sẽ không thỏa mãn với hiện trạng, liên hợp Disney phương diện tiếp tục đầu nhập tài nguyên, mở rộng này bộ phim tuyên truyền marketing quy mô, để khiến càng nhiều người đi vào rạp chiếu phim.

Tại tuyệt bút tiền tài đầu nhập dưới tình huống, rất nhiều địa phương đều có thể nhìn thấy thổi phồng [ Fast and Furious 5] thanh âm.

“[ Fast and Furious 5] là một bộ phim hay, sẽ mang cho ngươi Fast and Furious, sẽ không khiến ngươi thất vọng !”

“Nghe nói [ Fast and Furious 5] sử dụng đương kim tốt nhất quay chụp kỹ thuật, rất nhiều cảnh tượng đều là thực chụp, khiến bên trong đua xe hiện ra tại người xem trước mặt càng thêm chân thật, càng thêm kích thích, chế tác kinh phí cao tới 1 ức 6000 vạn dollar, tại Hollywood tuyệt đối có thể đưa vào cao nhất chế tác hàng ngũ, lại thêm đạo diễn như trước là đạo diễn đệ tam bộ cùng đệ bốn bộ Justin Lin, hắn từ [ Tokyo trôi đi ] thất bại, lại đến [ Fast and Furious 4] thành công, đã rất lý giải bộ điện ảnh này , không ai lại so với hắn càng thích hợp đạo diễn này bộ hệ liệt phim.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 905: Lập Flag Sát

Tại tuần đầu box office lấy được thành công lớn sau,[ Fast and Furious 5] muốn tranh đoạt Bắc Mĩ niên độ box office quán quân, tất yếu phải bảo trì tương đối ổn định box office xu thế.

Nhìn chung Bắc Mĩ mỗi năm phát hành thời gian biểu không khó phát hiện, từng cái kỳ nghỉ hè đều phi thường chen lấn, chen lấn nhất thời gian đoạn thường thường là tháng năm, cơ bản từng cái tháng năm cuối tuần, đều sẽ có một bộ đại chế tác mở màn, thậm chí có cuối tuần có thể chen vào hai đến ba bộ chế tác phí tổn tại một ức dollar trên đây phim.

Nghiêm khắc nói lên, tháng bảy đã đến kỳ nghỉ hè kết thúc giai đoạn, ngày nghỉ lễ độc lập vừa qua, tháng này tân phát hành đại chế tác liền sẽ nhanh chóng giảm bớt.

Nhưng năm nay không hổ là truyền thông tuyên truyền chen lấn nhất kỳ nghỉ hè.

[ Fast and Furious 5] phát hành tuần thứ hai, nghênh đón một chế tác cùng tuyên truyền quy mô một chút không kém gì chính mình đối thủ cạnh tranh.

Do Universal ảnh nghiệp chế tác phát hành,[ Iron Man ] đạo diễn Jon Favreau đạo diễn, Daniel - Craig, Harrison - Ford cùng Olivia - Wilde diễn viên chính [ Cowboys & Aliens ] phát hành .

Này bộ phim chế tác phí tổn cao tới 1 ức 6300 vạn dollar, hơn nữa ra ngoài mọi người đoán trước, đem tây bộ Cowboys & Aliens hai loại thoạt nhìn không đáp nguyên tố, hỗn hợp vào cùng bộ phim trong.

[ Cowboys & Aliens ] đồng dạng là bộ cải biên điện ảnh,2006 năm Scott - Mitchell - Rosenberg sáng tác cùng tên truyện tranh cải biên mà thành, giảng thuật tại một hồi Indian bộ lạc cùng tây bộ cao bồi trong chiến tranh, một chiếc tàu không gian đột nhiên xâm nhập làm rối cố sự.

Năm đó truyện tranh liền không tính thành công, điện ảnh công chiếu sau sự thực cũng chứng minh, chẳng sợ có Daniel - Craig cùng Harrison - Ford áp trận, thêm Jon Favreau loại này ý tưởng cùng chấp hành lực đều phi thường cường đạo diễn đạo diễn, như cũ không thể cứu vãn loại này không xong đến cực điểm đề tài.

Cuối tuần ba ngày, này bộ tân phát hành phim vỏn vẹn lấy xuống 3105 vạn dollar.

Như vậy phim đương nhiên uy hiếp không đến [ Fast and Furious 5], người sau xu thế tương đối ổn định, tuy rằng so sánh cuối tuần đầu, cuối tuần kế tiếp box office giảm mức độ tiếp cận 55%, nhưng như cũ lấy xuống 6780 vạn dollar, thoải mái liên tục Bắc Mĩ box office bảng quán quân.

[ Cowboys & Aliens ] thế tất muốn cùng [ Green Lantern ] như vậy, trở thành này kỳ nghỉ hè lớn nhất bi kịch chi nhất.

So sánh dưới,[ Fast and Furious 5] thuộc về người may mắn trung người may mắn, này cuối tuần lấy được 6780 vạn dollar, thêm phía trước bốn ngày làm việc thu hoạch, phát hành vỏn vẹn mười ngày thời gian, Bắc Mĩ box office liền vượt qua 2 ức 5000 vạn dollar đại quan, cao tới 2 ức 5240 vạn dollar.

Đồng dạng, hải ngoại phương diện nhiệt độ mặc dù có sở yếu bớt, nhưng tại tân vào sân mười mấy quốc gia cùng địa khu duy trì dưới, quá khứ một tuần thời gian bên trong, hải ngoại box office như cũ gia tăng tiếp cận một ức dollar.

Được ích lợi từ hải ngoại trước tiên một tuần mở màn ưu thế,[ Fast and Furious 5] hải ngoại tổng box office sắp vượt qua 5 ức dollar.

Toàn cầu tổng box office phương diện, Matthew mới nhất lấy đến tay chuẩn xác thống kê con số là 7 ức 4128 vạn dollar.

Này bộ phim box office điểm rơi, trực tiếp bôn mười ức dollar mà đi.

Khiến Matthew cao hứng không chỉ là box office, còn có quanh thân tiêu thụ trạng huống, hắn tại Thái Bình Dương bờ bên kia đặt mua kia phê family kỷ niệm bản T-shirt, tại Bắc Mĩ lượng bán kinh người.

Này ấn đua xe gia tộc hiện có điều có thành viên T-shirt, có lẽ là trong đó truyền lại hữu nghị cùng gia đình quan niệm có thể cho nhân lấy chân chính cổ vũ, mang cho nhân cự đại chính năng lượng, từ phim trước lúc công chiếu trải hàng tiến các đại rạp chiếu phim cùng tiêu thụ võng điểm lên, tức gợi ra rất nhiều người chú ý, cứ việc giá bán cao tới 99 dollar, nhưng lượng bán khả quan.

Bởi hải ngoại tình huống tương đối phức tạp, thống kê con số Matthew nhất thời cũng không có lấy đến, cho đến trước mắt, Bắc Mĩ nhất vỏn vẹn này khoản T-shirt, đã bán ra tiếp cận 2000 vạn dollar.

Đương nhiên, so với Bắc Mĩ đứng đầu điện ảnh động một cái là mấy ngàn vạn xem phim lượt người đến nói, này không đến 200 vạn kiện lượng bán, còn có tiềm lực rất lớn nhưng đào.

Liền nói trước mắt đã quan khán qua [ Fast and Furious 5] Bắc Mĩ người xem đợt người, bởi vì không có 3D, đem phổ thông 2D cùng IMAX phiên bản chia đều, đan trương phim giá tại 7 dollar tả hữu.

2 ức 5000 vạn dollar trở lên box office, đại biểu cho [ Fast and Furious 5] người xem đợt người dĩ nhiên vượt qua 3500 vạn.

[ Fast and Furious 5] người xem đợt người còn tại gia tăng, loại bỏ lặp lại người quan sát, còn thừa chỉ cần có một phần mười nhân mua quanh thân, đủ để tạo nên một khủng bố tiêu thụ mức.

Nếu là có một nửa xem qua phim nhân khẳng ra tiền túi mua quanh thân, kia nằm mơ đều có thể để người cười tỉnh a.

Tuy rằng niên đại này rất khó lại có giống [ tàu Titanic ] như vậy xem phim lượt người qua ức phim xuất hiện, nhưng giá hàng cũng tại dâng lên, rất nhiều phim bán ra trên ức quanh thân cũng không hiếm thấy.

Giống [ Spiderman 1] dẫn phát DVD đĩa phim tăng vọt, Bắc Mĩ tuần đầu DVD bán ra trên ức dollar lượng bán, thậm chí không thể so điện ảnh tuần đầu box office thấp bao nhiêu.

Hollywood chủ lưu thương nghiệp điện ảnh chỉ ở trên phòng bán vé khai hỏa danh hào, đem chiếu phim xem như cự phúc quảng cáo, sau đó tại quanh thân thượng kiếm lời to.

Rất nhiều Hollywood phim bom tấn bởi đầu tư cự đại, muốn thu hồi phí tổn cũng cuối cùng lợi nhuận, đều càng ngày càng nể trọng quanh thân sản phẩm tiêu thụ.

Quanh thân sản phẩm nối tiếp điện ảnh cùng người xem, giá trị sản lượng cự đại điện ảnh nghiệp, hi vọng càng nhiều mượn sức người xem, người xem cũng hi vọng có thể càng tiếp cận điện ảnh thần tượng, bọn họ tưởng trở thành chính mình thích điện ảnh nhân vật hoặc là phim siêu cấp anh hùng bên trong anh hùng -- phương thức này vẫn đều rất dùng được.

Hôm nay, quanh thân sản phẩm giá trị sản lượng đã lớn đến khó có thể tính toán, mỗi năm điện ảnh phụ thuộc sản nghiệp đánh giá trị đã đạt tới mấy ngàn ức dollar, bao gồm trao quyền cùng quanh thân sản phẩm đã trở thành Hollywood trụ cột sản nghiệp.

Liền lấy quá khứ 2010 năm qua nói, căn cứ Hollywood không hoàn toàn thống kê, toàn cầu tổng box office tại 320 ức dollar tả hữu, mà toàn cầu điện ảnh quanh thân sản phẩm tiêu thụ ngạch là 2270 ức dollar tả hữu.

Như thế nào mới có thể tại quanh thân trên có càng nhiều thu nhập? Đây là toàn Hollywood đều tại nghiên cứu chủ yếu đầu đề, cũng là Matthew vẫn chú ý .

Đương nhiên, muốn quanh thân hỏa bạo, box office đại bán có thể nói là tiền đề, giống [ Cars ] cái loại này phòng bán vé bình thường, quanh thân có thể bán ra năm mươi ức dollar khác loại, Hollywood cho đến bây giờ cũng chỉ ra một bộ mà thôi.

Tiến vào giữa tháng bảy, Warner Bros chế tác phát hành [ ác lão bản ] tại tân một cuối tuần mở màn, này bộ hài kịch phim tập hợp Jason - Bateman, Jennifer - Aniston cùng Kevin - Spacey đẳng đại bài ngôi sao.

Bất quá R cấp phân cấp quyết định này bộ phim thụ chúng hữu hạn, cứ việc cuối tuần đầu 2830 vạn dollar Bắc Mĩ box office, tương đối so 3500 vạn dollar sản xuất phí tổn đến nói đầy đủ lóa mắt, lại không cách nào ngăn cản [ Fast and Furious 5] tiếp tục ngồi trên tuần box office bảng quán quân bảo tọa.

[ Fast and Furious 5] như cũ bảo trì tương đối ổn định khỏe mạnh box office xu thế, cuối tuần ba ngày lại từ Bắc Mĩ lấy xuống 3220 vạn dollar, Bắc Mĩ box office lũy kế 3 ức 1127 vạn dollar.

Về phần cuối tuần trước mở màn [ cao bồi cùng ngoại tinh nhân ], tại từ truyền thông đến fan điện ảnh lại đến bình luận điện ảnh nhân một mảnh kêu lạn trong thanh âm, box office kịch liệt tuột dốc, này cuối tuần box office trực tiếp trượt xuống đến 1000 vạn dollar trở xuống, bị [ Transformers 3] đẳng phim thoải mái vượt qua, ngã ra box office bảng top 5.

Mặt khác, tại Thái Bình Dương bờ bên kia trên thị trường,[ Fast and Furious 5] box office lũy kế 12 ức 1538 vạn nhuyễn muội tệ.

Bởi vì tháng bảy này đặc thù lịch phát hành, này bộ phim không có lấy đến kéo dài thời hạn chiếu phim bí thược, còn có một tuần thời gian liền muốn rời khỏi bên kia phim.

Nhưng như vậy box office thành tích đã khiến Matthew rất thỏa mãn .

Lúc này có một điều tin tức hấp dẫn Matthew chú ý, Michael Bay tại rời khỏi cùng tiếp tục đạo diễn ở giữa qua lại hâm nóng nhiều lần sau, chính thức tuyên bố [ Transformers 4] như cũ là hắn đồ ăn.

Chỉ riêng một Michael Bay, tại trên tuyên truyền liền giành được bao nhiêu chú ý độ? Hơn nữa trái lại lật qua bao giờ cũng là dùng một chiêu.

Người trong giới thực ra đều biết, rất nhiều đại đạo diễn ở phương diện này mà nói đều đương không phải thật, càng nhiều là vì tuyên truyền cần.

Thái Bình Dương bờ bên kia có câu gọi là “Nhân vô tín tắc không lập” Mà nói, thế nhưng rất nhiều Hollywood đại đạo diễn tại liên tiếp “Nuốt lời” Sau, như trước tại điện ảnh giới ngoạn được phong sinh thủy khởi, cho nên lời này tại Hollywood không chính xác, mấu chốt còn muốn xem nói ra lời này người là ai.

Tỷ như nói Michael Bay đồng học, từ [ Transformers 1] phát hành sau, liền lần nữa tiền tỏ vẻ “Lại cũng không chụp [ Transformers ] ”.

Nhưng là này một đảo mắt,[ Transformers 4] liền muốn khởi động máy , đạo diễn như trước vẫn là hắn Michael Bay, hơn nữa tại nhận truyền thông phóng viên phỏng vấn khi, Michael Bay lại một lần lập flag, lúc này hắn lại nói “Này thật là của ta cuối cùng một bộ [ Transformers ] series điện ảnh .”

Có lẽ Michael Bay bản nhân cũng biết, này nhìn như phấn chấn mà nói, kết quả thường thường cùng chờ mong tương phản, vì tránh cho lập flag sát, chỉ có thể tiếp tục vỗ xuống, thẳng đến này series box office nát mất mà bị chém ngày đó.

Mặc kệ mọi người tin hay không, chính hắn dù sao là tin.

Làm như vậy chỗ tốt rất rõ ràng, vừa có thể tranh thủ chú ý độ, còn có thể hướng chế tác phương tạo áp lực, vì chính mình tranh thủ càng tốt thù lao.

Mặt khác một vị hình thể càng ngày càng béo đạo diễn Luc Besson sớm tám trăm năm trước liền hướng thế giới tuyên bố: Ta nhất sinh chỉ chụp mười bộ điện ảnh.

Chụp hoàn thứ chín bộ sau, Luc Besson lại vỗ [ Arthur cùng hắn mini vương quốc ] hoạt hình ba bộ khúc. Sau lại...... Nói ngắn lại, hắn thứ mười mấy bộ điện ảnh đã bắt đầu quay chụp ?

Phỏng chừng người Pháp đều tính không rõ .

Nói như thế nào đâu, Thái Bình Dương bờ bên kia câu kia “Bội ước nuốt lời” Tại Luc Besson trên người vẫn là trở thành sự thật .

Mặt khác một danh công bố muốn chụp hoàn mười bộ điện ảnh liền thu tay đạo diễn là Quentin - Tarantino, trước mắt [ Django Unchained ] nghe nói đang tại quay chụp trung, tiếp theo bộ giống như cũng có kịch bản đại cương, này bị hắn làm như thứ tám bộ điện ảnh.

Vấn đề là, hiện tại liệt tại lưu manh Quentin danh nghĩa đạo diễn tác phẩm sớm đã vượt qua 10 bộ ...... Đương nhiên, nếu [ Kill Bill 1] cùng [ Kill Bill 2] tính làm một bộ điện ảnh, không tính hắn cùng với Robert? Rodriguez hợp đạo [ hình phòng ] đợi điện ảnh mà nói, Quentin cũng liền không tính nuốt lời.

Matthew cũng không phải không suy xét qua, đợi bộ điện ảnh làm tuyên truyền thời điểm, hắn cũng làm lại chụp mười bộ điện ảnh liền về hưu ngôn luận, nói vậy có thể hấp dẫn càng nhiều chú ý, nhưng lập flag sát loại này khủng bố tồn tại, vẫn là khiến hắn vỏn vẹn dừng lại ở tưởng mặt trên.

Vạn nhất lập flag trở thành sự thật, chụp hoàn thứ mười bộ ngủm củ tỏi làm thế nào?

Hollywood nhiều như vậy mĩ nữ, chẳng phải là đều tiện nghi người khác sao?

[ Fast and Furious 5] tiếp tục thu gặt box office, Matthew cùng Ridley - Scott gặp mặt nói chuyện.

Ngày mai canh bốn !

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 906: Đổi Thành Tỷ Đệ

Giống như Helen - Hermann nói như vậy, lão Lôi từ Kingdom of Heaven sau, liền có điểm lưu niên bất lợi, quay chụp phim dù cho không có thất bại , cũng phản ứng bình bình, chẳng những không có lực ảnh hưởng cự đại tác phẩm, ngược lại đạo diễn [ Robinhood ] như vậy một bộ bom tấn ăn hành.

May mắn hắn quá khứ từng sáng tạo đủ nhiều huy hoàng, không đến mức như vậy trầm luân.

Nhưng nhận đến ảnh hưởng là không thể tránh khỏi.

Ridley - Scott ngồi ở Thiên Sứ trù tính công ty phòng khách bên trong, nhìn đối diện Matthew cùng Helen - Hermann, rõ ràng chính mình trước mắt có hai con đường, một là 20th Century Fox mời hắn trở về chụp tân [ Alien ] điện ảnh, hai là cùng Matthew - Horner hợp tác này bộ hỏa tinh phim khoa học viễn tưởng.

Hắn bản nhân càng có khuynh hướng người sau, bởi vì hắn không phải một thích ăn vốn ban đầu đạo diễn.

Cho nên, hơn một tháng này, hắn cẩn thận đọc nguyên tác, đối với cải biên cũng có một đại khái phương hướng, chỉ cần có thể cùng Matthew - Horner đạt thành chung nhận thức, hoàn toàn có thể hợp tác.

Matthew cùng Ridley - Scott chào hỏi, không có nói thêm cái gì, đối với hắn cùng Ridley - Scott đến nói, hợp tác là song hướng lựa chọn.

“Scott thúc thúc.” Helen - Hermann bình tĩnh nói,“Ngươi xem qua nguyên tác sao?”

“Xem qua .” Ridley - Scott nhẹ nhàng gật đầu.

Matthew hỏi tiếp nói,“Ridley, ta đối biên kịch cùng quay chụp không phải đặc biệt thông thạo.” Hắn không chút nào không dám nói điểm này, nói,“Có thể nói nói ngươi cái nhìn sao?”

Mặc dù có tâm tại Ridley - Scott đối mặt khó khăn khi kéo hắn một phen, nhưng Matthew rất rõ ràng, phim khoa học viễn tưởng cự đại đầu tư quyết định không thể tùy ý mà làm, nói đến trên công tác sự, tốt nhất vẫn là trước đem tư nhân giao tình để đó.

Tựa như phía trước cùng Clint - Eastwood như vậy, nếu Ridley - Scott thích hợp, hắn sẽ cấp Ridley - Scott rất lớn quyền lực, bao gồm khiến hắn có được nhất định hậu kỳ cắt nối biên tập quyền.

Ridley - Scott chậm rãi nói,“Ta xem qua nguyên tác, cũng đối với tương lai cải biên có một chút thiết tưởng, này bộ tiểu thuyết rất phấn khích, năm gần đây khó được cứng rắn khoa học viễn tưởng tác phẩm xuất sắc.” Hắn ho khan một tiếng, còn nói thêm,“Ta cá nhân cho rằng, tương lai cải biên phim có thể thích hợp dung hợp phim miền Tây phong cách.”

Lời này Matthew có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Ridley - Scott, Ridley - Scott đơn giản giải thích nói,“Trong phim miền Tây có một loại phong cách, hoặc là nói cho ta lưu lại ấn tượng khắc sâu nhất một điểm, cùng tiểu thuyết bên trong nhân vật chính phi thường phối hợp.”

Matthew nghe Ridley - Scott mà nói, hồi tưởng xem qua kia vài ấn tượng khắc sâu phim miền Tây, tự hỏi một hồi lâu, lúc này mới hỏi,“Nhân vật chính cứng cỏi hơn nữa tràn ngập đấu chí, tựa như cao bồi như vậy, vô luận hoàn cảnh cỡ nào ác liệt cùng tàn khốc, đều không thể đả đảo hắn, đúng không?”

“Cơ bản chính là như vậy.” Ridley - Scott rất chăm chú nói,“Phim miền Tây cấp trước kia ta lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng: Vĩnh viễn là một người tại đối mặt không đếm được khó khăn, một người đối kháng thiên nhiên, ta cuối cùng là đem chính mình tưởng tượng thành một danh cao bồi. Ta chưa từng có chụp qua phim miền Tây, bất quá tại của ta tác phẩm trung vẫn đều có phim miền Tây nguyên tố.”

Matthew hồi tưởng dưới Ridley - Scott đạo diễn mấy bộ phim, giống như xác thật là như thế này.

Ridley - Scott nói tiếp,“Cho nên, ta cần một hảo kịch bản, ta bản nhân không am hiểu biên soạn kịch bản.”

“Ta có thể chiêu mộ thích hợp biên kịch.” Matthew nói.

“Tiểu thuyết có rất nhiều địa phương đều cần tương đối lớn biên độ cải biên.” Ridley - Scott không đến vạn nhất, không tưởng trở về ăn [ Alien ] vốn ban đầu,“Phim chủ đề tốt nhất đột xuất tự cứu cùng cứu viện, không cần nhân vi thiết lập một đại nhân vật phản diện, không có ai sẽ ngăn cản nhân vật chính sinh tồn cùng phản hồi địa cầu, trừ hỏa tinh tự nhiên hoàn cảnh.”

Matthew gật gật đầu,“Ý tưởng này rất tốt, ta tán thành.”

Trên lý niệm đạt thành nhất trí, hợp tác khai triển lên mới có thể thuận lợi.

Làm một quay chụp qua rất nhiều phim khoa học viễn tưởng đạo diễn, Ridley - Scott thực thích này bản thiên hướng về cứng rắn khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, nhưng hắn kinh lịch qua một ít rất phiền lòng sự, tỷ như Kingdom of Heaven thất bại, biết có một số việc tốt nhất trước thuyết minh, để tránh sau này huyên không thoải mái.

Ridley - Scott còn chú ý qua mặt khác một điểm, Matthew ở phương diện này thanh danh tương đối đến nói cũng không tệ lắm, hơn nữa Matthew thành danh quá trình bên trong từng đề bạt qua hắn đạo diễn hoặc là chế tác nhân, sau này gặp được thời điểm khó khăn, Matthew đều giúp qua bọn họ.

Tỷ như Sean - Daniel.

Rất nhiều tin tức, hắn đều có xác thực nơi phát ra, biết nghe đồn cùng sự thật tương xứng, chung quy hắn phía trước trợ lý Jack hiện tại đảm nhiệm [ Twilight ] series người sản xuất.

Năm đó Jack coi như là giúp qua Matthew nhân, sau đó Matthew khiến hắn độc chắn một mặt......

Đây cũng là hắn tạm thời lượng 20th Century Fox, trước Matthew đàm trọng yếu nguyên nhân.

Cho dù là cùng 20th Century Fox như vậy đại công ty so sánh, Matthew danh dự độ cũng càng cao.

Huống chi, lần trước thảm thống thất bại Kingdom of Heaven chính là cùng 20th Century Fox hợp tác , lúc ấy không để ý hắn phản đối, trực tiếp lướt qua đạo diễn cùng chế tác nhân cường lệnh phim cắt nối biên tập thành phát hành phiên bản Tom - Rossman, hiện tại đã là 20th Century Fox CEO , nếu Tom - Rossman lại đến một lần cường hành can thiệp, cho dù là hắn như vậy đạo diễn cũng thừa nhận không nổi.

Có mặt khác càng tốt đường có thể đi lựa chọn mà nói, hắn tạm thời không tưởng đi 20th Century Fox con đường đó.

Ridley - Scott tiếp tục nói,“Vũ trụ là một bao la hùng vĩ bình đài, nhưng đối với chúng ta những người này đến nói, càng nhiều chỉ có thể dừng lại tại tưởng tượng phương diện, chúng ta cần chuyên nghiệp hóa duy trì, tốt nhất có thể tranh thủ đến NASA duy trì.”

Matthew không khỏi cười lên,“Điểm này chúng ta nghĩ tới một khối.”

Tương lai thành phiến không nói là cứng rắn khoa học viễn tưởng, cũng là thiên hướng về cứng rắn khoa học viễn tưởng , hỏa tinh đến cùng là cái dạng gì, không có nhân thực địa đi qua, nhưng muốn phù hợp trước mắt công bố một ít thường thức.

Nói như vậy, Mĩ quốc quốc gia cục hàng không chuyên nghiệp hóa chỉ đạo phi thường có tất yếu.

Mĩ quốc quốc gia cục hàng không thường xuyên cùng Hollywood hợp tác, tìm bọn họ đảm đương cố vấn thậm chí mượn sân phát xạ quay chụp cũng không khó, chỉ cần tiền đến nơi , lại có thể vì bọn họ làm tuyên truyền, này mấy đều là vấn đề nhỏ.

Cơ bản nhất trên lý niệm đạt thành nhất trí, vô luận là Matthew, vẫn là Ridley - Scott, đối lẫn nhau nghi vấn đều nhỏ rất nhiều, hai người lại hàn huyên sẽ qua đi sự, tại một mảnh hòa hợp không khí trung kết thúc lần này mặt đàm.

Tuy rằng Matthew không có hứa hẹn cái gì, Ridley - Scott cũng không có nói thẳng muốn đạo diễn này hạng mục, nhưng bước đầu hợp tác ý đồ đã có, còn thừa liền muốn xem mặt sau như thế nào đàm phán .

Ridley - Scott bất đồng với Clint - Eastwood, người sau tại đàm phán khi yêu cầu không tính cao, mang theo trả nhân tình ý tứ.

Cùng một đại đạo diễn hợp tác, muốn đàm phán sự tình thật sự là nhiều lắm.

Bởi Helen - Hermann chủ động tị hiềm, Matthew đem cùng Ridley - Scott đàm phán công tác giao cho Bella - Anderson phụ trách, thu phục cùng Ridley - Scott đạo diễn hợp tác sau, lại chiêu mộ thích hợp biên kịch đoàn đội, đem tiểu thuyết cải biên thành kịch bản.

Về phần diễn viên linh tinh , hiện tại không cần sốt ruột, đẳng kịch tổ kiến đứng lên đến lại chiêu mộ cũng không muộn.

Matthew kế hoạch, năm nay kịch tổ kiến lập xác định kịch bản, tân niên tả hữu bắt đầu trù bị, sang năm quay chụp cùng hậu kỳ chế tác,2012 cuối năm hoặc là 2013 năm kỳ nghỉ hè phát hành.

Hôm nay ngay cả nhà phát hành cũng không có, cụ thể phát hành ngày không có cách nào khác xác định.

Cứ như vậy, hắn công tác lại bài đầy, năm nay sáu tháng cuối năm quay chụp American Sniper, lên kế hoạch [ Fast and Furious 6], sang năm quay chụp [ Fast and Furious 6] cùng hắn quyết định mệnh danh là The Martian tân điện ảnh.

[ Fast and Furious 5] box office đại bán,[ Fast and Furious 6] tiếp tục quay chụp là tất nhiên .

Matthew đã hỏi thăm qua Paul - Walker, Gal - Gadot, Jordana - Brewster cùng Daniel - ngô đám người, bọn họ đều có hứng thú tiếp tục biểu diễn.

Thêm xác định trở về đạo diễn Justin Lin, chủ sáng đội hình không có quá nhiều biến động.

Duy trì chủ sáng đội hình ổn định, đối với tục tập đến nói chính là nhất đại thành công.

Bất quá, đạo diễn Justin Lin trước tiên cùng Matthew chào hỏi, nói là quay chụp hoàn [ Fast and Furious 6] này tân ba bộ khúc cuối cùng một bộ sau, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nếu còn muốn tiếp tục quay chụp đi xuống mà nói, tốt nhất trước tiên xem xét thích hợp đạo diễn.

Một xuất sắc phim thương mại đạo diễn cũng không phải rất dễ tìm.

Matthew cùng David - Ellison làm câu thông, cũng tại suy xét có phải hay không khiến [ Fast and Furious ] series hơi chút ngừng lại hai năm? Chung quy ra quá nhanh quá thường xuyên mà nói, nói không chừng sẽ dẫn phát thẩm mỹ mệt nhọc.

Hơn nữa diễn viên cùng đạo diễn thù lao cũng tại bay nhanh dâng lên, muốn tưởng bảo trì trường hợp cũng đủ lớn,[ Fast and Furious 6] đầu tư không có khả năng thấp hơn 1 ức 8000 vạn dollar.

Nhưng nhìn thấy Justin Lin cùng Chris - Morgan lấy ra tân kịch bản, Matthew thận trọng suy xét sau, lại đánh mất ý nghĩ này.

Bởi vì bọn họ cầm ra hai bộ kịch bản.

“Thứ năm bộ nhân vật phản diện quá yếu, đây là rất rõ ràng một chỗ thiếu hụt.”

Trong văn phòng, Justin Lin đối Matthew nói hắn tân ý tưởng,“Cho nên, tại thứ sáu bộ trung, cần một phi thường cường đại nhân vật phản diện, hơn nữa này nhân vật phản diện cũng có hắn đoàn đội.”

Hắn thoáng đề cao thanh âm, nói,“Tân điện ảnh trung, không chỉ muốn có càng nhanh tốc độ xe cùng càng lớn trường hợp, còn muốn có càng thêm kích thích cố sự cùng đánh nhau màn ảnh.”

Matthew vừa lật xem kịch bản, biên nhẹ nhàng gật đầu.

Justin Lin tiếp tục nói,“Ta hi vọng bộ điện ảnh này trung có thể có càng thuần túy ô tô văn hóa, có thể đem loại này văn hóa mang vào đến thuần túy phim hành động bên trong, hơn nữa khiến này series sở đại biểu loại này văn hóa cùng tinh thần trở thành đời sau điện ảnh tấm gương.”

Sau khi xem xong, Matthew khép lại kịch bản, Justin Lin còn nói thêm,“Vì đạt tới mục đích này, chúng ta vi phim thiết kế một cự đại cố sự -- lớn đến cần hai bộ điện ảnh dung lượng mới có thể đem này hoàn toàn dung nạp, cho nên chúng ta đành phải đem nó quay chụp xưng một thượng hạ bộ điện ảnh, nói cách khác thứ sáu tập cùng đệ thất tập thực ra là một cố sự. Chúng ta đem chọn dùng lưng tựa lưng phương thức hoàn thành này hai bộ điện ảnh quay chụp.”

“Có thể.” Matthew đầu tiên là tán đồng, tiếp còn nói thêm,“Ta có mấy điểm đề nghị. Đệ nhất, Justin, ngươi muốn đạo diễn hoàn này hai bộ lại rời đi, như vậy mới có thể cam đoan phim phong cách thống nhất. Đệ nhị, hai bộ khúc trung trước sau xuất trướng huynh đệ, đổi thành tỷ đệ thế nào?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 907: Vẫn Là Huynh Muội A

Ban sơ thời điểm, Matthew kế hoạch là đem [ Fast and Furious ] thứ bốn bộ, thứ năm bộ cùng đệ sáu bộ, đưa vào là một thống nhất ba bộ khúc, nhưng Justin Lin đệ trình quay chụp kế hoạch, thứ sáu bộ cùng thứ bảy bộ cố sự chặt chẽ tương liên, trong đó nhân vật phản diện càng là một đôi huynh đệ.

Xác thực điểm đến nói, thứ sáu bộ trung, đua xe gia tộc làm tiểu, kết quả đại tại thứ bảy bộ trung nhảy ra là tiểu xuất đầu.

Matthew từng xem qua [ Fast and Furious ] series, đặc biệt là Paul - Walker tao ngộ bất hạnh thứ bảy bộ, ấn tượng cực kỳ khắc sâu, cho dù là đến hiện tại, cơ bản tình tiết còn nhớ rõ.

Justin Lin cùng Chris - Morgan làm đi ra kịch bản, bàng chi mạt tiết hắn không rõ ràng, bất quá chủ tuyến tình tiết cùng từng kia hai bộ rất tương tự.

Cố sự một mạch tướng thừa, tốt nhất phim phong cách cũng muốn giống nhau.

Đây là Matthew yêu cầu Justin Lin đạo diễn hoàn thứ bảy bộ lại rời khỏi nguyên nhân chủ yếu.

Đối với này series đến nói, đạo diễn thù lao không là vấn đề, Matthew có thể cấp Justin Lin 1500 vạn dollar cộng thêm nhất định box office phân thành làm thù lao.

Đương nhiên, Matthew sẽ không theo Justin Lin đàm này mấy, thậm chí sẽ không đề, việc này tự nhiên có chuyên nghiệp nhân sĩ phụ trách.

Thật sự không được mà nói, chỉ có thể tìm mặt khác đạo diễn .

Justin Lin không có suy xét bao nhiêu đại một hồi, lộ ra một bất đắc dĩ tươi cười,“Không nghĩ tới, ta bị chính mình tham dự viết ra cố sự trói lại, sớm biết liền vi thứ sáu bộ đơn độc viết một cố sự .”

Matthew bình tĩnh nói,“Ngươi thành công tư lịch càng nhiều, tương lai kháng phiêu lưu năng lực càng mạnh.”

Thực ra hắn biết, Justin Lin nghỉ ngơi là một phương diện, một phương diện khác là tưởng đi nếm thử mặt khác loại hình đề tài.

“Hảo !” Justin Lin không lại do dự, Matthew cấp thù lao dày, hơn nữa cũng dẫn qua hắn, còn không như thế nào can thiệp đạo diễn bình thường công tác, như vậy nhà đầu tư cùng người sản xuất ở trong nghề cũng không nhiều,“Ta quay chụp hoàn thứ bảy bộ lại nghỉ ngơi.”

Hắn ngay sau đó hỏi,“Nhân vật phản diện là một đôi huynh đệ không tốt sao? Vì cái gì muốn đổi thành tỷ đệ đâu?”

Matthew vừa đọc kịch bản khi, kết hợp từng xem qua [ Fast and Furious ] cuối cùng một bộ, sinh ra ý nghĩ này, trải qua trong khoảng thời gian này tự hỏi, cảm giác có nhất định tính khả thi.

“Chúng ta quay chụp hai bộ [ Fast and Furious ], có một vấn đề rất nổi bật.” Matthew sớm liền ý thức được ,“Nhân vật phản diện không đủ cường đại.”

Justin Lin gật đầu,“Cho nên, ta mới cùng Chris - Morgan ở trong kịch bản chuyên môn tăng mạnh nhân vật phản diện.”

Matthew chỉ chỉ kịch bản, nói,“Thứ sáu bộ, nhân vật phản diện phi thường cường hãn, một người Anh, đồng dạng có được cường đại đoàn đội, tuy rằng đi lên đường tà đạo, nhưng bọn họ ở giữa như cũ thể hiện family lý niệm, cuối cùng hắn vẫn là bị chúng ta thu thập.”

“Thực ra, ta có ý tưởng.” Justin Lin bỗng nhiên nói,“Vì thể hiện nhân vật phản diện cường đại, có phải hay không khiến trong gia tộc nào đó nhân vật hi sinh?”

Nghe nói như thế, Matthew không khỏi nhớ tới Gal - Gadot, từng Gal - Gadot nhân vật tại thứ sáu bộ rớt xuống xe, sau đó không có tại thứ bảy bộ trung xuất hiện, nhưng hắn nhớ rõ khi đó xem qua [ Wonder Woman ] bát quái đưa tin trung, Gal - Gadot tham dự thứ bảy bộ quay chụp, không biết vì sao, cuối cùng đem nàng màn ảnh đều cắt đi .

Có lẽ cùng Gal - Gadot khi đó đã xác định muốn xuất diễn Wonder Woman có liên quan?

Từng, Gal - Gadot đóng vai Gisele chỉ là tương du nhân vật, hiện tại lại là gần như nữ chính tồn tại.

Tùy tiện làm chết một bộ thương nghiệp điện ảnh nam nữ nhân vật chính, vẫn là muốn kiềm chế điểm, không phải mỗi bộ phim đều gọi [ tàu Titanic ].

“Như vậy đi.” Matthew hơi làm tự hỏi, nói,“Thứ sáu bộ tạm thời không nên động, thứ bậc bảy bộ khi xem tình huống lại nói, đến lúc đó nào diễn viên rời đi kịch tổ, liền khiến hắn nhân vật quang vinh điệu hảo.”

Kịch bản mặt sau có thể cải biến đường sống còn rất lớn.

Đua xe gia tộc không có khả năng vẫn duy trì đi xuống, không nói khác, tục tập vẫn vỗ xuống, chủ yếu các diễn viên thù lao tất nhiên đều phải dâng lên, nhiều như vậy diễn viên thù lao cao đến trình độ nhất định, dù cho Matthew cùng David - Ellison cũng muốn suy xét phiêu lưu vấn đề.

Diễn viên không phải phim bên trong nhân vật, không có khả năng hắn hô to một câu family, liền buông tay gia tăng thù lao ý niệm.

Lại nói, liên phim trung nam chính, đều phải tại Rio de Janeiro phân tiền đến thúc đẩy hợp tác.

Justin Lin lúc này đem hắn oai điệu đề tài chủ động kéo lại,“Thứ bảy bộ nữ nhân vật phản diện đâu?”

“Thứ sáu bộ nhân vật phản diện phi thường cường đại, thứ bảy bộ lại đến một lần lặp lại, hay không sẽ gợi ra thẩm mỹ mệt nhọc?” Matthew tất yếu suy xét như vậy vấn đề, chung quy không có Paul - Walker kia vừa ra mà nói, tuyên truyền marketing cùng tình hoài hiệu ứng sẽ đại suy giảm,“Thẩm mỹ mệt nhọc mang đến khả năng là box office kịch liệt trượt.”

“Là có loại này khả năng.” Justin Lin tự nhận tại thị trường nắm chắc thượng chiếu Matthew kém xa.

Matthew chậm rãi gõ ghế dựa tay vịn, nói,“Chúng ta tất yếu mang cho người xem càng thêm mới mẻ kích thích.”

Có mấy người sẽ cho rằng, không có Paul - Walker,[ Fast and Furious 7] sẽ như vậy hỏa bạo? Nhiều người như vậy nhìn?

Tựa như Heath - Ledger như vậy, ai đều đừng xem nhẹ người chết mang đến tuyên truyền hiệu ứng.

Hắn làm một loạt dự phòng thi thố, tự nhận là Paul - Walker sẽ không ra ngoài ý muốn, kia phim tại cố hữu family trên trụ cột, khẳng định muốn tìm kiếm tân bán điểm.

Matthew là xem qua [ Fast and Furious 7] , hiện tại ngẫm lại kia bộ phim, thực ra không khó phát hiện, không có cách nào khác đặc biệt khách quan đi giảng này phim, nhất là kết cục kia một đoạn: Ngươi nhịn không được suy nghĩ, một trên màn ảnh rõ ràng nhân, đã rời chúng ta mà đi .

Phim xử lý đặc biệt hảo, chẳng những không có khiến Paul - Walker lại chết một lần, hoàn cho một tốt nhất nói lời từ biệt.

Bài hát đó gọi cái gì tới? Hắn khi đó đối tiếng Anh ca vô cảm, cũng không nhớ được giai điệu, chỉ biết là lúc ấy nhìn hai chiếc xe chạy lên hai con đường, đương âm nhạc vang lên thời điểm, cảm xúc đều có điểm khuấy động.

Nghe nói kia vài cảm tình phong phú nhân, đều chảy xuống nước mắt.

[ Fast and Furious 7] khẳng định không phải series tốt nhất một bộ, nhưng tuyệt đối là tối cảm động tối thôi lệ một bộ.

Dù cho trong đó mang theo rõ ràng Hollywood thức “Người chết marketing”, lại cũng không thể bỏ qua đối Paul - Walker hoài niệm.

Ngẫm lại đi, từng này mấy có bao nhiêu cường đại tuyên truyền hiệu ứng, không nói kia vài thường xuyên đi rạp chiếu phim người, đến hắn loại này đạo bản kẻ được lợi đều bị tạc vào rạp chiếu phim.

Matthew lắc đầu, từ điểm đó đột nhiên phát ra tiểu cảm xúc bên trong thoát khỏi đi ra, nói,“Đi ra vi đệ đệ tìm về bãi có thể là tỷ tỷ.” Hắn nói đơn giản nói,“Một bề ngoài xuất chúng, thân thủ cao siêu, xe kĩ xuất sắc cùng khí tràng cường đại nữ nhân vật phản diện !”

“Ách......” Justin Lin gãi gãi mũi,“Nghe vào tai giống như không sai.”

“Nữ tính nhân vật phản diện ra ngoài dự liệu, còn có thể mang đến hoàn toàn bất đồng xem ảnh cảm thụ.” Matthew càng nói càng cảm giác ý tưởng này không sai,“Ngươi cảm giác đâu?”

Justin Lin gật gật đầu,“Có thể trước sửa dưới thứ bảy bộ kịch bản thử xem.”

Matthew chỉ phụ trách đưa ra thiết tưởng,“Ngươi cùng Chris - Morgan thương nghị một chút, xem nhân vật như thế nào thiết lập.”

“Nhân vật phản diện thiết lập thành nữ tính mà nói, chúng ta cần một có thể chống đỡ được nhân vật này cường hãn nữ diễn viên.” Justin Lin ý nghĩ phi thường mau,“Thứ sáu bộ nam tính vai diễn phản diện, đồng dạng cần một cường hãn nam diễn viên.”

Hắn nhìn Matthew liếc nhìn,“Nhìn qua hình thể không thể so ngươi sai.”

Matthew nghĩ đến quay chụp [ G.I. Joe: Rise of Cobra ] khi sự, nói,“Ta đã có thích hợp nhân tuyển.”

Justin Lin là đạo diễn, lập tức hỏi,“Ai a?”

“Jason - Statham.” Matthew cấp ra đáp án,“Sớm ở hơn hai năm phía trước, ta liền cùng Quách Đạt...... Jason - Statham từng có một miệng ước định, mời hắn biểu diễn một bộ đối thủ hí.”

“Người này tuyển không sai.” Justin Lin tán đồng,“Jason - Statham cùng nhân vật thiết lập cũng có cùng loại địa phương, đồng dạng đều là một người Anh.”

Hắn xem xem Matthew, cuối cùng biết hắn vì sao bao giờ cũng là có thể thành công , này đi một bước hướng phía trước xem mười bước năng lực, không phải mỗi người đều có .

E Matthew sớm liền đối [ Fast and Furious ] nhân vật có ý tưởng, trước tiên thu phục Jason - Statham.

Matthew nói thẳng,“Ta sẽ cùng Jason - Statham liên hệ, nếu hắn nguyện ý biểu diễn nhân vật này, Justin...... Ân, ngươi cùng hắn nhiều câu thông, có thể căn cứ hắn đặc điểm, đối kịch bản nhân vật thích hợp tiến hành điều chỉnh.”

Justin Lin lại gật đầu,“Hảo, không thành vấn đề.” Hắn lại hỏi,“Nữ diễn viên đâu?”

Tuy rằng là một bộ bỏng điện ảnh trung nữ nhân vật phản diện, nhưng như vậy nhân vật thật không tốt khống chế, thậm chí quyển trung đại bộ phận nổi danh nữ diễn viên đều không thích hợp, đặc biệt là kia vài cái gọi là văn nghệ nữ thần, biểu diễn như vậy nhân vật tuyệt đối là trường tai nạn.

Matthew nghĩ đến thay đổi nhân vật thời điểm, thực ra liền có nhân tuyển, nói,“Ta sẽ liên hệ Charlize - Theron, tận khả năng thuyết phục nàng biểu diễn nhân vật này.”

“Hảo !” Justin Lin lại một lần tán đồng.

Tuy rằng Charlize - Theron hai năm nay tác phẩm rất ít, nhưng hắn đối Charlize - Theron qua lại ấn tượng rất khắc sâu, lãnh khốc biểu tình cùng 2m8 khí tràng tựa hồ từ sinh ra đã có, biểu diễn một báo thù nhân vật phản diện lại thích hợp bất quá, còn có xa so với bình thường nữ diễn viên khôi ngô dáng người, đồng dạng là thiên nhiên ưu thế.

Này dứt khoát chính là trời sinh cường hãn nữ nhân vật phản diện khuôn mẫu a.

Đột nhiên, Justin Lin ý thức được một điểm vấn đề, mang theo nghi vấn nói,“Jason - Statham cùng Charlize - Theron tuổi, còn có tướng mạo......”

Matthew không khỏi vỗ dưới trán, đây là hắn xem nhẹ , lập tức nói,“Thiết lập sửa thành huynh muội hảo.”

Hiện tại không phải nữ quyền quật khởi sao? Vừa lúc hợp với tình hình, đại ca bị đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác, kết quả cần nhờ tiểu muội đến lấy lại công đạo.

“Kia...... Tướng mạo đâu?” Justin Lin vẫn là có chút nghi hoặc,“Bọn họ trưởng chênh lệch quá lớn.”

Matthew khoát tay,“Không có việc gì, đây đều là vấn đề nhỏ.”

Đây chính là điện ảnh, huynh muội diện mạo có sai biệt rất bình thường, trừ phi là thân huynh muội cùng tiến lên trận, nào bộ phim trung huynh đệ tỷ muội không phải tướng mạo sai biệt rất lớn?

Lại nói, Jason - Statham cùng Charlize - Theron cũng không phải không có giống nhau địa phương, hai người nhưng là đều có thịnh thế mĩ nhan a !

[It“s never goodbye !]

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 908: Rất Cần Tiền Nuôi Gia Đình

Đẳng Justin Lin cùng biên kịch Chris - Morgan cầm ra một cơ bản nhân thiết, Matthew liền liên hệ Jason - Statham cùng Charlize - Theron hai người.

Jason - Statham đang tại Anh quốc, Matthew tạm thời không ly khai Los Angeles, chỉ có thể thông qua điện thoại liên hệ, hai người đánh mấy thông điện thoại, cơ bản đạt thành bước đầu ý đồ, Jason - Statham bản nhân nguyện ý biểu diễn như vậy cao nhất chế tác bên trong chủ yếu nhân vật, nhưng cụ thể chi tiết vấn đề, còn cần kịch tổ cùng hắn người đại diện tiến thêm một bước bàn bạc.

Đối với thu phục Jason - Statham, Matthew luôn luôn liền không lo lắng qua, lần trước quay chụp [ G.I. Joe: Rise of Cobra ] khi, Jason - Statham liền biểu lộ quá cường liệt hợp tác ý đồ, này vài năm trừ [ cảm tử đội ] ngoài, hắn cũng khuyết thiếu hữu lực tác phẩm.

Dù cho liên [ cảm tử đội ] đều tính cả, Jason - Statham qua lại cũng không biểu diễn qua Hollywood nhất tuyến đại chế tác.

Đối với một danh nghiêm trọng thiên hướng động tác loại hình diễn viên đến nói, nhất tuyến đại chế tác lực hấp dẫn có thể nghĩ.

Hơn nữa Jason - Statham thù lao cũng không cao, xa xa không đạt được ngôi sao tuyến đầu tiêu chuẩn.

So với Jason - Statham, Charlize - Theron hơi chút có chút phiền toái, Matthew quyết định đi gặp nàng, liên hệ qua Charlize - Theron sau, biết được nàng đang tại Universal ảnh thành quay chụp một bộ gọi là [ công chúa bạch tuyết cùng thợ săn ] phim.

Charlize - Theron diễn không phải nữ chính, mà là đại nhân vật phản diện hoàng hậu.

Hiện tại Charlize - Theron xa xa không có cách nào khác cùng vài năm trước so sánh, năm đó cùng hắn cùng nhau diễn viên chính [ Smith vợ chồng ] cùng [ Hancock ] sau, Charlize - Theron có thể nói là nhất tuyến đang hot ngôi sao.

Nhưng gần nhất này vài năm, nàng tiếp quay phim rất ít, trong đó còn có Burning Plain như vậy đại ăn hành.

Hollywood là dễ quên địa phương, điện ảnh người xem cũng là phi thường dễ dàng chuyển dời hứng thú đam mê đoàn đội, một minh tinh đạm ra tầm nhìn vài năm, ảnh hưởng phi thường lớn.

Đừng nói Charlize - Theron , cho dù là Julia - Roberts, rời đi người xem tầm mắt bất quá hai ba năm, lại trở về khi cũng vô lực sáng tạo năm đó huy hoàng.

Đi đến Universal ảnh thành studio khu, Matthew hơi chút hỏi thăm một chút, liền biết [ công chúa bạch tuyết cùng thợ săn ] kịch tổ ở studio, lập tức đi đến cự ly ảnh thành lối vào không xa một cự đại studio, cùng công tác nhân viên tìm tiếp đón, tại một danh kịch tổ trợ lý dẫn dắt dưới, đi vào studio trung.

Kịch tổ đang tại quay chụp, đồng dạng là Hollywood diễn viên, Matthew hiểu được một ít cơ sở nhất quy củ, đi đến trường quay bên ngoài, trầm mặc xem lên quay chụp.

Charlize - Theron đang tại quay phim, có chuyện gì cũng muốn đợi nàng chụp hoàn lại nói.

Matthew đại khái nhìn nhìn, trường quay bố trí thành cùng loại Âu Châu thời Trung Cổ cung điện, hàng loạt đóng vai thị vệ cùng lĩnh thần diễn viên đứng ở trong đó, dễ khiến người khác chú ý nhất là một người mặc cũ nát váy nữ hài, cùng với nàng đối diện ngồi ngay ngắn tại trên vương tọa Charlize - Theron.

“Đây chính là vương hậu cùng công chúa bạch tuyết ?” Matthew trong lòng nói thầm.

Charlize - Theron y sức hoa quý, khí tràng bức người, quả nhiên là có nữ vương bàn phong phạm.

Matthew nhìn Charlize - Theron bên kia, trầm mặc tự nói,“Biểu diễn phim văn nghệ căn bản chính là tài nguyên lãng phí.”

Tiếp, hắn thấy được công chúa bạch tuyết,

Đó là nhất trương có chút quen thuộc gương mặt, Matthew chỉ là hơi chút phân biệt, liền xác nhận đó là thuần gia môn...... Không, đó là Kristen Stewart.

Rất rõ ràng, Kristen Stewart đóng vai là công chúa bạch tuyết.

Tuy rằng mất đi Isabella nhân vật này, nhưng Kristen Stewart chung quy là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, lấy đến công chúa bạch tuyết nhân vật này, Matthew ngược lại cũng không tính giật mình, vấn đề là kịch tổ ngươi tuyển Kristen Stewart đương công chúa bạch tuyết, kia muốn chọn Whoopi - Goldberg đảm đương hoàng hậu đi?

Bằng không, ma kính chẳng phải là mở mắt đối người xem cùng hoàng hậu nói dối?

Phỏng chừng kịch tổ nắm có tuyển diễn viên đại quyền nhân cùng Kristen Stewart có cừu.

Matthew thổ tào một câu, không lại nhìn quay chụp, lại nhìn đi xuống hắn lại muốn nhịn không được thổ tào .

Rốt cuộc, đạo diễn kêu ngừng quay chụp, khiến kịch tổ nghỉ ngơi hai mươi phút, Matthew đi nơi nghỉ ngơi tìm Charlize - Theron, kết quả phát hiện ra trường quay Kristen Stewart thân thiết kéo một thời Trung Cổ quý tộc trang điểm trẻ tuổi nam nhân cùng nhau vào nơi nghỉ ngơi.

Người nọ có điểm nhìn quen mắt, Matthew lại nhớ không nổi đối phương tên gọi là gì.

“Nhìn cái gì đâu?” Charlize - Theron đi tới, theo Matthew ánh mắt nhìn về phía Kristen Stewart, hạ giọng nói,“Đừng quá quá phận , Matthew. Chính như ngươi xem đến như vậy, Kristen Stewart có bạn trai .”

Matthew không khỏi nhíu mày,“Hắc, thân ái , ngươi nghĩ gì đâu?”

Charlize - Theron biết chính mình hiểu lầm , cũng không xấu hổ, tại trợ lý hiệp trợ dưới, hái xuống vương hậu vòng nguyệt quế, ngồi ở một chiếc sô pha trên đây, chỉ chỉ bên cạnh, nói,“Tùy tiện tọa, đừng khách khí.”

Matthew nhìn nhìn chung quanh, người bên cạnh đều rất tự giác, phục vụ hoàn Charlize - Theron, tất cả đều vọt đến xa xa.

“Ngươi mới vừa xem cái gì?” Charlize - Theron tiếp tục hỏi.

“Cùng Kristen Stewart cùng nhau cái kia nam diễn viên có điểm nhìn quen mắt.” Matthew ăn ngay nói thật.

Charlize - Theron nói đơn giản nói,“Hắn gọi Robert - Pattinson, tại đây bộ phim bên trong đóng vai vương tử.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, chuyển đề tài, hảo kỳ hỏi,“Ngươi nghĩ như thế nào , biểu diễn loại này phim?”

“Thù lao rất cao.” Charlize - Theron nói thẳng,“Ta cần tiền dưỡng gia.”

“Dưỡng gia?“Matthew nhíu mày.

Ai nguyện ý nhìn thấy chính mình từng động tâm nữ thần gả cho những người khác? Yêu nàng liền muốn nhìn nàng hạnh phúc, loại này thao đản nói hắn là luôn luôn cũng không tin .

Charlize - Theron hảo xem con ngươi từ Matthew trên mặt đảo qua, khe khẽ thở dài, giải thích nói,“Ta thu dưỡng một nữ nhi, về sau chính là chúng ta hai sống nương tựa lẫn nhau, ta muốn vi nữ nhi sáng tạo tốt nhất sinh hoạt.”

Matthew nghe hiểu được lời này ý tứ, Charlize - Theron từng có kia đoạn đặc thù trải qua, lại thêm trung gian bị chính mình tai họa một đoạn thời gian, phỏng chừng đối nam nhân tin tưởng nghiêm trọng không đủ.

Thu dưỡng một nữ nhi, có lẽ cũng là cảm tình ký thác.

“Sally.” Matthew chậm rãi nói,“Có cần hỗ trợ , cứ việc mở miệng, ngươi không cần theo ta khách khí.”

Mặc kệ nói như thế nào, hai người đều là công khai đính qua hôn .

Charlize - Theron cũng không cùng Matthew khách khí, cười cười, nói,“Ta sẽ .”

“Ngươi nữ nhi đâu?” Matthew hỏi tiếp nói,“Ở nhà? Không mang lại đây? Lúc nào khiến ta xem xem?”

Charlize - Theron lộ ra một loại thuộc về như mẫu thân từ ái tươi cười,“Bảo mẫu cùng trợ lý mang theo nàng đi ra ngoài chơi, phỏng chừng qua hội ngươi liền có thể nhìn thấy nàng .”

Một đại đội diễn viên lúc này từ phía trước cách đó không xa đi qua, Matthew nhìn thấy sau, không khỏi nói,“Kịch tổ ai phụ trách tuyển diễn viên, thực sự có trình độ.”

“Ân?” Charlize - Theron không rõ Matthew ý tứ.

Chung quanh không có người, Matthew nói chuyện cũng không nhiều như vậy cố kỵ,“Nếu là đồng thoại điện ảnh, liền không thể tuyển mấy cái trưởng thuận mắt điểm diễn viên sao?”

Charlize - Theron nhìn Matthew liếc nhìn,“Như vậy rất tốt a.”

Matthew nghiêng đầu đánh giá Charlize - Theron một phen, cố ý bày ra một bộ sáng tỏ tư thái, nói,“Xác thật, như vậy đối với ngươi mà nói phi thường tốt.” Hắn nói đùa nói,“Sally, có những người này...... Úc, đúng, còn có vừa cái kia công chúa bạch tuyết làm phụ trợ, ta phát hiện ngươi hôm nay đặc biệt mĩ.”

Charlize - Theron không như vậy tưởng qua, tiếp được này bộ phim, thuần túy chính là bởi vì thù lao đầy đủ cao, nhân vật cũng coi như hấp dẫn nhân.

Matthew gật gật đầu,“Sally, ngươi có hay không qua như vậy một ý tưởng?”

“Cái gì ý tưởng?” Charlize - Theron hảo kỳ hỏi.

“Có phải hay không quay chụp mỗi một ngày trong lòng đều tại điên cuồng cười to.” Matthew học Charlize - Theron nói chuyện khi ngữ khí,“Nhất bang xấu lùn nghèo còn dám cùng nữ vương so mĩ mạo ! phim lên chờ bị phun chết đi !”

“Phốc......” Charlize - Theron nhịn không được nở nụ cười.

Matthew cũng cười lên, tuy rằng không phải cùng một thời đại diễn viên, nhưng như vậy trực tiếp biểu diễn đối thủ hí, vẫn là đại danh đỉnh đỉnh đồng thoại địch nhân hai diễn viên, đẳng phim phát hành sau khẳng định sẽ bị người lấy đến so sánh, truyền thông cùng người xem tuyệt đối sẽ đem Kristen Stewart cùng Charlize - Theron phóng cùng nhau so tướng mạo so khí tràng , Kristen Stewart chân tâm không thích hợp phẫn công chúa.

Đặc biệt là trong cổ tích công chúa.

“Không nói đùa .” Charlize - Theron nhìn nhìn thời gian, trực tiếp hỏi,“Ngươi tìm ta có chuyện gì?”

Hai người nhiều năm lão bằng hữu, lẫn nhau phi thường lý giải, Matthew lại đây tìm nàng, khẳng định không phải vì đậu nàng vui vẻ.

Tuy rằng nàng thực thích như vậy, nhưng Matthew loại này làm việc mục đích tính rất mạnh nhân......

“Chúng ta lại hợp tác một lần thế nào?” Matthew cùng Charlize - Theron ở giữa cũng không có vòng quanh tất yếu, nói thẳng,“Phỏng chừng 2013 năm tân niên phía trước sau, ta bên kia muốn quay chụp [ Fast and Furious ] series thứ bảy bộ.”

Hắn đại khái nói,“Trong đó cần một phi thường cường hãn nữ nhân vật phản diện...... Ân, vai diễn rất nhiều, hẳn là gần với ta, cùng Paul - Walker tương đương, ngươi có hứng thú sao?”

“Rất cường đại nữ nhân vật phản diện?” Charlize - Theron nghĩ nghĩ, hỏi,“Có phải hay không có thể ở trong phim đánh tơi bời ngươi?”

Matthew sửng sốt một chút, gật đầu nói,“Đúng vậy, trung gian một đoạn, ta sẽ bị ngươi đánh được rất thảm, tuy rằng cuối cùng ngươi sẽ bị ta đưa vào ngục giam.”

Charlize - Theron rất nhanh cấp ra đáp án,“Có thể, bất quá ta cùng với Warner Bros ký hiệp ước, đến lúc đó khả năng chụp George - Miller một bộ phim, có lịch phát hành xung đột mà nói, ngươi muốn ưu tiên vì ta phối hợp.”

“Không thành vấn đề.” Matthew lập tức ứng xuống dưới.

Hai người nhanh chóng đạt thành ý đồ, mặt khác sự tình liền muốn do kịch tổ người sản xuất cùng diễn viên người đại diện từ từ nói chuyện .

Matthew cùng Charlize - Theron hàn huyên một hồi, hai mươi phút rất nhanh qua đi, Charlize - Theron lại về đến trường quay, đợi nàng lại hoàn thành hai màn diễn, trở về nghỉ ngơi khi, Charlize - Theron trợ lý cũng chính là Bella - Anderson tỷ tỷ mang theo một tiểu cô nương từ studio bên ngoài trở lại.

“Mẹ......”

Tiểu cô nương một đường chạy đi đến Charlize - Theron trước mặt, khuôn mặt đỏ bừng , tựa hồ ngoạn thật sự vui vẻ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 909: Con Gái Ruột?

Nghe được này thanh âm, Matthew nhìn về phía bên kia, tiểu cô nương đại khái năm sáu tuổi, tuyết trắng làn da, một đôi màu lam nhạt ánh mắt thêm cột thành đuôi ngựa vải lanh thiên kim sắc tóc, còn có lập thể ngũ quan, thoạt nhìn cùng Charlize - Theron có vài phần tương tự.

Chợt vừa thấy lên đi, nói này hai người là thân sinh mẹ con đều có nhân tin tưởng.

“Thân ái , đi nơi nào chơi?” Charlize - Theron sửa sang lại dưới nữ hài có điểm tán loạn tóc.

Tiểu cô nương đứng ở Charlize - Theron trước người, tựa hồ đặc biệt vui vẻ, hồi đáp,“Anderson a di mang ta đi du lãm khu , ta nhìn thấy khủng long.”

Charlize - Theron lấy qua một khối khăn tay, đưa cho tiểu cô nương,“Ra nhiều như vậy hãn, mau chà xát.”

Tiểu cô nương nhu thuận tiếp nhận đến, lau trên mặt mồ hôi, quay đầu, hảo kỳ nhìn về phía Matthew, hỏi,“Mẹ, này thúc thúc là ai? Ta thường xuyên ở trên TV nhìn thấy hắn đâu.”

Nghe được này vấn đề, Matthew chủ động tiến lên một bước, ngồi xổm xuống để khiến chính mình càng tiếp cận tiểu cô nương độ cao, cười nói,“Ta gọi Matthew - Horner, có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao?”

“Xin chào, Horner tiên sinh.”

Tiểu cô nương rất có lễ phép, trước cùng hắn hỏi hảo, tiếp mới phi thường chính thức tự giới thiệu nói,“Ta gọi Aamir - Miller - Theron.”

Đại khái là thường xuyên đi theo Charlize - Theron xuất nhập trường quay quan hệ, tiểu cô nương vừa có lễ phép, cũng không như thế nào sợ người lạ.

Charlize - Theron lúc này chen vào nói nói,“Nàng năm nay sáu tuổi .”

Matthew tán dương,“Hảo nhu thuận khả ái.”

Charlize - Theron cười cười, lại không có nói tiếp, quay đầu nói,“Mang Aamir đi nghỉ ngơi đi.” Đẳng tiểu cô nương rời đi, nàng còn nói thêm,“Ở trước mặt người bên ngoài rất nhu thuận, ở nhà phi thường nghịch ngợm.”

Nói là nói như vậy, nhưng Matthew nhìn ra được đến, Charlize - Theron lòng tràn đầy đều là hoan hỉ.

“Giống như tiểu hài tử đều như vậy đi?” Matthew cũng không xác định điểm này, chung quy hắn không có hài tử,“Aamir trưởng với ngươi có điểm tương tự.”

Hắn nói đùa nói,“Sally, này sẽ không là ngươi thân sinh nữ nhi đi?”

Charlize - Theron trừng mắt nhìn Matthew liếc nhìn, lập tức đem hắn nhất quân,“Tính lên, chúng ta nhận thức bảy tám năm , từ 2004 năm bắt đầu, ta chỉ với ngươi một người từng xảy ra quan hệ, nếu ta là Aamir thân sinh mẫu thân, ai là nàng thân sinh phụ thân?”

“Ách......” Matthew nháy mắt không nói gì.

Charlize - Theron khóe miệng nhướn lên một tia không dễ nhận ra cười, có thể khiến Matthew như thế khốn quẫn, thật sự quá khó được.

Matthew không nói gì sau là nghi hoặc, nghi hoặc sau có điểm không biết làm sao, vội vàng hỏi,“Ngươi nói là thật?”

Charlize - Theron ngậm miệng, cái gì cũng không nói.

“Sally, loại sự tình này không thể nói đùa.” Matthew thâm thâm hít một hơi,“Ta không có chuẩn bị tâm lý !”

Hắn đầu nhanh chóng chuyển tới lên, hồi tưởng sáu bảy năm trước cùng Charlize - Theron ở chung khi tình huống, khi đó Charlize - Theron còn không giống như bây giờ trốn tránh hắn, hai người cơ bản mỗi tháng đều sẽ gặp thượng vài lần, hơn nữa là hết sức chân thành gặp lại, Charlize - Theron nếu mang thai mà nói, căn bản không thể gạt được hắn.

“Ta gặp được Aamir khi, nàng mới bốn tuổi.” Charlize - Theron rất rõ ràng, loại sự tình này chỉ có thể thoáng hù dọa Matthew một chút, chờ hắn phục hồi tinh thần, tự nhiên liền có thể tưởng minh bạch, lập tức nói,“Nàng nguyên danh gọi Aamir - Miller, ta thu dưỡng nàng sau, khiến nàng theo của ta dòng họ.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Có cần ta làm sao?”

Chỉ cần Charlize - Theron mở miệng, cấp này nữ hài đương giáo phụ cái gì đều không là vấn đề.

Charlize - Theron chậm rãi lắc đầu,“Chúng ta mẹ con sinh hoạt thực hảo.”

Tại Hollywood dốc sức làm nhiều năm như vậy, nàng không muốn khiến nữ nhi cùng Matthew có quá nhiều dây dưa, Matthew là nàng hảo hữu, đối mặt nàng đại đa số thời điểm đều là người tốt, nhưng đối đãi người khác càng như là khốn kiếp.

Matthew không hiểu Charlize - Theron tâm tư, cho rằng nàng thói quen như vậy sinh hoạt.

Có lẽ thơ ấu thời đại đến từ thân sinh phụ thân thương tích, một đời này đều không thể chữa khỏi đi?

Có nữ nhi cũng tốt, dù sao cũng dễ chịu hơn một người.

Charlize - Theron nhanh chóng chuyển đề tài, hỏi,“Ngươi nói cái kia nhân vật, kịch bản có mà nói, đừng quên cho ta phát một phần.”

“Kịch bản tạm thời còn tại điều chỉnh.” Matthew cũng chuyển tới trên công tác,“Đại khái muốn đợi một đoạn thời gian.”

Có công tác nhân viên lại đây thông tri, quay chụp lại muốn bắt đầu, Matthew không lại nhiều lưu, cùng Charlize - Theron cáo từ, ly khai [ công chúa bạch tuyết cùng thợ săn ] kịch tổ ở studio.

Theo sau trong vài ngày, hắn cùng với Justin Lin cùng Chris - Morgan mỗi ngày đều sẽ gặp mặt, bàn bạc [ Fast and Furious 6] cùng [ Fast and Furious 7] hai bộ phim vai diễn phản diện thiết lập vấn đề.

Đặc biệt là Charlize - Theron nhân vật, muốn có thể mang cho người xem mới mẻ cảm.

Matthew cũng cùng David - Ellison thương nghị một phen, hai người đạt thành chung nhận thức, này series quay chụp hoàn [ Fast and Furious 7] sau, sẽ tạm thời ngừng lại một đoạn thời gian, hiện tại mỗi hai năm phát hành một bộ tốc độ, duy trì liên tục thời gian quá dài mà nói, tất nhiên sẽ gợi ra thẩm mỹ mệt nhọc.

Đừng nói là [ Fast and Furious ] series, cho dù là Star Wars series cũng không thể vô hạn độ cao tần suất oanh tạc.

Đình một đoạn thời gian, về sau hoàn toàn có thể một lần nữa khởi động, tình hoài thứ này không chỉ là đời trước nhân có, này một đời nhân tuổi lớn đồng dạng cũng có.

Tạm dừng năm sáu năm, sau đó xem điện ảnh thị trường tình thế, lại quyết định phong cách quay chụp, không thể nghi ngờ càng thêm bảo hiểm.

Tiền muốn tận khả năng ép, lại cũng không thể đem như vậy một có thể trường kỳ vận tác series một lần tính ép khô.

Có lẽ cũng có thể đổi một loại ý nghĩ, tỷ như đem đua xe trong gia tộc nào đó đặc biệt được hoan nghênh nhân vật kéo ra đến, quay chụp một bộ đơn độc ngoại truyện linh tinh ?

Tính lên, chỉ có ba nhân vật thích hợp, hắn đóng vai Sean, Paul - Walker biểu diễn Brian cùng Gal - Gadot Gisele.

Brian tương đối đến nói tương đối khó thao tác, chung quy từ khởi nguyên đến hiện tại cơ bản đều có hắn; Sean cùng Gisele hoàn toàn có thể kéo ra đến quay chụp đơn độc tiền truyện.

Đặc biệt Gisele, căn cứ các phương diện thị trường điều tra, nhân vật này phi thường thụ nữ tính người xem hoan nghênh.

Đợi bận rộn xong này hai bộ [ Fast and Furious ] kịch bản, cùng Justin Lin tham thảo dưới phương diện này khả năng tính, chung quy cũng là vớt tiền cơ hội.

Cùng lúc đó, Thái Bình Dương bờ bên kia truyền đến tin tức, trải qua ba mươi ngày chiếu phim,[ Fast and Furious 5] dẫn đầu từ Thái Bình Dương bờ bên kia rạp chiếu phim trung toàn diện hạ màn, cuối cùng box office con số là 14 ức 7858 vạn nhuyễn muội tệ.

Này siêu việt [ Avatar ]14 ức 2884 vạn nhuyễn muội tệ nguyên kỉ lục, trở thành Thái Bình Dương bờ bên kia tân box office tổng quán quân.

Đương nhiên, Matthew nhìn xem rất rõ ràng,[ Fast and Furious 5] phát hành khi số màn ảnh tự, so [ Avatar ] chiếu phim khi dâng lên vượt qua 70% !

Càng nhiều rạp chiếu phim, càng nhiều phòng chiếu, càng nhiều màn ảnh, khiến [ Fast and Furious 5] có thể so sánh [ Avatar ] càng thêm xâm nhập đến Thái Bình Dương bờ bên kia ba bốn tuyến thành thị, thậm chí tiểu thị trấn, đối mặt càng thêm rộng khắp người xem quần thể.

Matthew biết, lấy Thái Bình Dương bờ bên kia rạp chiếu phim kiến thiết tốc độ, không qua bao lâu, box office bảng tổng quán quân liền sẽ thay đổi người.

[ Fast and Furious ] series thứ bốn bộ cùng thứ năm bộ, đã triệt để mở ra bên kia thị trường, nói không chừng đến lúc đó đổi mới kỉ lục chính là [ Fast and Furious 6] hoặc là [ Fast and Furious 7].

Xét thấy bên kia người xem yêu thích, Matthew cho rằng loại này khả năng phi thường lớn.

Hiện tại chính là bỏng điện ảnh tại Thái Bình Dương bờ bên kia đại hành này đạo thời điểm.

Cuối tháng bảy, Marvel ảnh nghiệp tại [ Avengers ] phía trước cuối cùng một bộ phim [ Captain America: The First Avenger ] chính thức phát hành, Avengers quan chỉ huy rốt cuộc lên sân .

Này bộ mang theo rõ ràng phục cổ hương vị phim, phản ứng cũng không tốt, thậm chí tương đương số lượng fan điện ảnh cho rằng, phim bản thân còn không bằng chỗ kết cục về [ Avengers ] trứng màu hảo xem.

May mắn, phim box office tương đối với 1 ức 4000 vạn dollar sản xuất phí tổn đến nói coi như lý tưởng, Bắc Mĩ tuần đầu ba ngày 6505 vạn dollar, cùng với nghiệp nội phổ biến 1 ức 8000 vạn dollar tả hữu Bắc Mĩ box office mong muốn, ngược lại cũng sẽ không khiến những nhà đầu tư thâm hụt tiền.

Steve - Rogers cự ly hiện tại người xem thật là quá mức xa xăm , năm đó thích [ Captain America ] truyện tranh người đều già đi, nếu không phải Marvel truyện tranh này vài năm tại lực thôi tân Captain America truyện tranh, phỏng chừng box office khả năng sẽ càng kém.

Matthew đầu tư không đến mức bồi tiền, nhưng muốn giống như hai bộ [ Iron Man ] như vậy đại kiếm là không có khả năng .

Bất quá, hắn còn sẽ tiếp tục kiên trì đầu tư [ Captain America ] tục tập điện ảnh, bởi vì hắn tại Marvel truyện tranh này vài năm tân ra về Steve - Rogers truyện tranh trung, thấy được một thiên tên là [ nội chiến ] truyện tranh.

Lấy Captain America cùng Iron Man cầm đầu hai phái siêu cấp anh hùng trong truyện tranh ra tay tàn nhẫn, hơn nữa dẫn đến Captain America Steve - Rogers tử vong.

“Ngươi đứng ở nào một bên?”

Thẳng thắn giảng, Matthew cũng cảm thấy đến trong đó chính trị ẩn dụ.

Đương nhiên, chính trị ẩn dụ chỉ có kia vài đối chính trị tương đối mẫn cảm nhân tài cảm thụ đến, tiểu hài tử chỉ biết nhìn thấy một hồi siêu cấp anh hùng đại hỗn chiến.

[ Captain America: The First Avenger ] phát hành, cũng tuyên cáo Marvel siêu cấp anh hùng vũ trụ đệ nhất giai đoạn đến kết thúc thời điểm,[ Avengers ] đem vào sang năm kỳ nghỉ hè thứ nhất cuối tuần đột kích.

Matthew tại [ Avengers ] hạng mục bên trên chiếm cứ 40% đầu tư, đương nhiên hi vọng nhìn thấy này bộ phim có thể siêu cấp bán chạy.

Nếu có thể chân đạp [ Avatar ], quyền đánh [ tàu Titanic ], kia không thể tốt hơn .

[ Captain America ] phản ứng tuy rằng một khi, nhưng phát hành hai cuối tuần, Bắc Mĩ box office cũng đạt tới 1 ức 2000 vạn dollar, hải ngoại box office cũng lấy xuống gần 7000 vạn dollar.

Lấy hiện tại box office xu thế không khó nhìn ra,[ Captain America ] cuối cùng toàn cầu box office đột phá 3 ức 5000 vạn dollar căn bản không phải việc khó.

Cứ việc như vậy box office con số không đủ để khiến [ Captain America ] thu hồi bao gồm tuyên phát ở bên trong phí tổn, nhưng thêm quanh thân phương diện ích lợi, hồi bản vẫn là tương đối dễ dàng.

Huống hồ, này hết thảy đều là vì sang năm siêu cấp đại sát khí [ Avengers ] làm trải đệm.

Đến tám tháng hạ tuần, Matthew tạm thời buông xuống này mấy công tác, chính thức gia nhập đang trong trù bị American Sniper, vì này bộ phim quay chụp làm lên cuối cùng chuẩn bị công tác.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 910: Lý Do Đường Hoàng

Làm một bộ tuyệt đại bộ phận cảnh tượng đều là phát sinh tại Iraq điện ảnh, Matthew tuyệt đối sẽ không khiến kịch tổ chạy đi Iraq thực địa quay chụp, hôm nay Iraq tuyệt đối là hỗn loạn đại danh từ, nghe nói lại có cực đoan khủng bố tổ chức tại hoạt động, nếu là đi vào trong đó thực địa quay chụp, trên nửa đường gặp được ven đường bom hoặc là ô tô bom cái gì, một điểm đều không hiếm lạ.

Huống hồ, bọn họ vẫn là đến từ Mĩ quốc kịch tổ.

Một bị Mĩ quốc làm loạn thất bát tao quốc gia, không đối đến từ Mĩ quốc kịch tổ xuống tay, kia thật sự là một điểm cốt khí cũng không có .

Thay thế quay chụp địa điểm có chính là mặt khác lựa chọn, làm gì muốn đi Iraq cái loại này địa phương?

Iraq có lui thuế ưu đãi sao? Có xinh đẹp nữ diễn viên sao? Iraq địa phương chính phủ nguyện ý vi kịch tổ chi tiêu tính tiền sao?

Có thể cho điện ảnh đánh ra Iraq cảm giác địa phương có rất nhiều, tỷ như Kathryn Bigelow Hurt Locker kịch tổ, năm đó chính là tại Jordan thủ đô Amman quay chụp .

Chạy đến Trung Đông cục diện chính trị tương đối ổn định địa phương đi quay chụp, xác thật là biện pháp, bất quá Matthew rất sớm liền phủ định quyết như vậy quy hoạch, mà là kịch tổ tận khả năng lưu lại Bắc Mĩ, tốt nhất là đặt ở California địa khu quay chụp.

Một phương diện, này có thể khiến hắn càng nhiều bận tâm mặt khác phương diện công tác, chung quy hắn không phải một đơn thuần diễn viên; Một phương diện khác, Clint - Eastwood năm nay tám mươi mốt tuổi , muốn tận khả năng tránh cho tàu xe mệt nhọc.

Cho nên, cuối cùng quay chụp địa điểm đặt ở nam California,2005 năm phản ứng “Sa mạc phong bạo” Hành động [ Jarhead ] một mảnh từng tại nam California quay chụp, Universal ảnh nghiệp tại nam California một phi thường lớn hoang mạc trong sơn cốc dựng Iraq thành trấn ngoại cảnh dùng cho quay chụp, mặt sau lại có In the Valley of Elah đẳng phim ở nơi đó quay chụp qua.

Nhưng gần nhất này vài năm, bởi không chú ý quản lý thêm này loại hình phim càng có khuynh hướng đi Trung Đông địa khu thực chụp, nơi này ngoại cảnh dần dần rách nát.

Matthew cùng Clint - Eastwood thực địa khảo sát sau, quyết định đem nơi này làm cảnh quay bên ngoài chủ yếu quay chụp .

Nơi này chủ yếu lấy đồ gỗ cùng bùn cát làm kiến trúc tài liệu dựng thành trấn rất nhỏ, bất quá mấy chục đống màu vàng đất phòng ở, trung gian hỗn loạn bốn năm điều không dài ngã tư đường, ngã tư đường gồ ghề lồi lõm, có chút địa phương còn chất không biết từ nơi nào thổi tới rác rưởi.

Mặt khác, đại khái có một phần năm phòng ở xuất hiện bất đồng trình độ sụp đổ tình huống, có chút liên đỉnh phòng đều rớt xuống .

“Cần tu chỉnh một chút.” Clint - Eastwood đứng ở dùng cho quay chụp một trên đài cao, đối Matthew nói,“Cũng không cần tu rất tốt, rách nát bộ dáng vừa lúc đảm đương chiến tranh sau bối cảnh.”

Matthew hái xuống kính đen, đón có điểm chói mắt dương quang hướng xa xa xem, nói,“Ta sẽ cùng Universal ảnh nghiệp câu thông việc này.”

Đây không phải việc khó, kịch tổ tiến hành trình độ nhất định cải biến, còn có thể khiến nơi này ngoại cảnh bảo tồn thời gian càng dài một ít, nếu không phải bọn họ từ Universal ảnh nghiệp trong tay thuê địa phương này dùng cho quay chụp, nói không chừng lại qua vài năm, nơi này liền triệt để rách nát .

Clint - Eastwood gật gật đầu, nói,“Chúng ta trở về đi.”

Matthew lên tiếng, đỡ hắn đi xuống dưới, Clint - Eastwood thoạt nhìn rất có tinh thần, nhưng hơn tám mươi tuổi thân thể không trốn khỏi quy luật tự nhiên.

Nhưng Clint - Eastwood lão mà di kiên, nghe nói đang tại cùng đệ nhị nhậm thê tử Dina - Eastwood nháo ly hôn.

Về phần nguyên nhân, tự nhiên là Clint - Eastwood có tân hoan.

Nguyên bản, này cũng không phải cái gì đại sự, có mấy cái Hollywood đại đạo diễn không làm bừa? Giống Christopher - Nolan như vậy tuyệt đối là khác loại, nhưng Clint - Eastwood nghe nói cùng tân hoan ước hội khi bị Dina - Eastwood trực tiếp đụng vào .

Bất quá, Clint - Eastwood cũng không ngốc, Matthew nghe người ta nói qua, hắn không tính toán cùng tân hoan kết hôn.

Liền tính vị kia tân hoan có ý tưởng, lấy Clint - Eastwood thân thể, phỏng chừng đầu tư ngắn hạn cuối cùng cũng sẽ bị nguy hiểm.

Clint - Eastwood tuổi đặt ở nơi này, Matthew tương đối đến nói vẫn là tương đối cẩn thận , nếu tàu xe mệt nhọc chạy đến hải ngoại quay chụp, vạn nhất Clint - Eastwood ra điểm vấn đề, không nói tùy theo mà đến các loại phiền toái, đan nói đổi mới đạo diễn này một hạng, phiêu lưu hệ số liền sẽ gia tăng gấp bội.

Còn có một điểm, cũng là khiến Matthew quyết định American Sniper đặt ở nam California địa khu quay chụp mấu chốt nguyên nhân, này hạng mục đã hướng bang California chính phủ xin lui thuế ưu đãi cùng đặc thù trợ cấp, hơn nữa vô cùng có khả năng thông qua.

Hollywood tuy rằng ở California, nhưng hôm nay Hollywood càng nhiều không phải chỉ nào đó địa vực, mà là đối một rộng khắp giới giải trí thậm chí giải trí sản nghiệp xưng hô.

Bởi phía trước California tại chính sách cùng thuế thu phương diện không có bất cứ ưu thế, thêm mặt khác châu cùng với Canada, Australia, Anh quốc cùng Morocco đẳng địa khu có đại ngạch độ lui thuế ưu đãi, Hollywood kịch tổ phân phân rời đi California, đi hướng này mấy đẩy ra ưu đãi chính sách địa khu quay chụp.

Đến hai ngàn năm trước sau, đã rất ít có nhất tuyến kịch tổ tại California địa khu khởi động máy quay chụp, liên quan các đại xưởng sản xuất nhiếp ảnh khu nhà máy đều chưa lạc, một độ trở thành thuần túy du lịch địa điểm.

Từ 2004 tả hữu bắt đầu, bang California chính phủ đẩy ra một loạt ưu đãi chính sách, chế định lui thuế ưu đãi cao tới 1 ức dollar ngạch độ chính sách, đối với một ít đặc thù điện ảnh hạng mục, châu tài chính còn sẽ tiến hành trên trình độ nhất định trợ cấp.

California muốn lưu lại càng nhiều kịch tổ, để sáng tạo càng nhiều vào nghề cơ hội.

Thẳng thắn giảng, này chính sách bao nhiêu có điểm gân gà, bang California chính phủ yêu cầu xin phim từ trù bị đến quay chụp lại đến hậu kỳ chế tác công tác vượt qua 70% muốn tại California hoàn thành, hơn nữa cuối cùng có thể đạt được chính sách duy trì ngạch độ là mỗi năm hai mươi ba điện ảnh hoặc là phim truyền hình hạng mục.

So với Hollywood khổng lồ quay phim lượng, này chỉ có thể nói là như muối bỏ biển.

Huống hồ, một ức dollar ngạch độ thật có điểm thấp, không nói bang Louisiana cùng bang Maryland đẳng địa phương, chỉ riêng New York một tòa thành thị, vì hấp dẫn Hollywood kịch tổ đầu tư cùng công tác chức vị, mỗi năm liền cung cấp 4 ức 5000 vạn dollar ưu đãi ngạch độ.

Có thể lấy đến California ưu đãi chính sách điện ảnh hạng mục không thể nghi ngờ đều là người may mắn.

American Sniper bởi vì đề tài phương diện thiên nhiên ưu thế, sắp trở thành sang năm hai mươi ba danh người may mắn trung một thành viên.

Bella - Anderson làm số 13 phòng công tác hành chính tổng tài, đi vào châu chính phủ thiết lập tại Burbank Hollywood sự vụ liên lạc văn phòng.

“Anderson tiểu thư, các ngươi động tác có điểm chậm.”

Trong phòng họp, một vị mang ánh mắt trung niên nhân nhìn Bella - Anderson, nói,“Sang năm ưu đãi chính sách hai mươi ba danh ngạch, đã có hai mươi có quy chúc, cuối cùng này ba danh ngạch, có vượt qua hai mươi lăm bộ phim tại cạnh tranh.”

Trên thực tế, lấy đến ưu đãi danh ngạch cũng không phải dễ dàng như vậy.

Bella - Anderson phía trước đến qua mấy lần, cũng làm không thiếu công tác, còn lấy đến mọi đối thủ cạnh tranh danh sách.

Nàng xem xem trong phòng hội nghị người khác, trừ mang ánh mắt trung niên nhân, còn có bốn nàng phía trước chưa thấy qua nhân.

Nguyên bản, nàng cùng mang ánh mắt trung niên nhân đều đàm được không sai biệt lắm , trung gian đột nhiên xuất hiện điểm tình huống, ngày hôm qua bên này gọi điện thoại thông tri nàng, muốn nàng lại đây làm một ít tình huống thuyết minh.

Bella - Anderson không dấu vết nhìn kia bốn người liếc nhìn, biết này bốn người phỏng chừng có thể ảnh hưởng đến cuối cùng danh ngạch xác định.

Đi theo Matthew nhiều năm, nàng sớm không phải lúc trước tiểu trợ lý , số 13 phòng công tác hằng ngày công tác đều là nàng tại xử lý, còn có được nhất định quyết sách quyền.

Hiện tại loại tình huống này, cần cái gì?

Mang ánh mắt trung niên nhân lúc này nói,“Anderson tiểu thư, chúng ta vì cái gì muốn đem một ưu đãi danh ngạch cấp American Sniper?”

Bella - Anderson nghe được đi ra, này nhìn như là hỏi, trên thực tế lại là nhắc nhở.

Loại thời điểm này, trường hợp này, cần không phải kia vài không thể đưa ra ánh sáng động tác nhỏ, mà là đường hoàng lý do, này lý do không phải nàng đến thuyết phục trước mặt những người này , mà là những người này có thể chính đại quang minh đối ngoại công khai thuyết phục công chúng cùng người khác .

“Các vị, trừ American Sniper ngoài, hậu tuyển trên danh sách mặt khác phim đều là những gì hạng mục?” Bella - Anderson rất chăm chú nói,“Ta không có đối với này những phim bất kính ý tứ, nhưng ta tưởng nhắc nhở một chút, này hơn hai mươi hạng mục, đầu tư tối cao một bộ bất quá 2500 vạn dollar, vẫn là sử dụng nhân viên rất ít một bộ phim tình cảm.”

Kia bốn người ban đầu vẫn trầm mặc, lúc này trong đó một hói đầu nam nhân hỏi,“Một bộ phim ưu tú hay không, không phải do đầu tư quyết định đi?”

Bella - Anderson không có trực tiếp trả lời, ngược lại bình tĩnh nói,“Nhưng một điện ảnh hạng mục có thể cung cấp thuế thu cùng công tác chức vị, trực tiếp cùng đầu tư quy mô tương quan.”

Cái kia hói đầu trung niên nhân nháy mắt trầm mặc, bang California chính phủ vì sao chế định này mấy ưu đãi chính sách? Vi không phải bang Hollywood chế tác cái gọi là ưu tú điện ảnh, mà là sáng tạo công tác cơ hội cùng gia tăng tài chính thu nhập.

“Các tiên sinh, ta thuyết minh một điểm.” Bella - Anderson nói thẳng,“American Sniper sản xuất dự toán cao tới 1 ức dollar, thuê viên chức số lượng vượt qua hai ngàn người, bảo thủ nhất phỏng chừng, có thể ở tương lai trong hai năm, vi ít nhất một ngàn tám trăm California cư dân cung cấp vào nghề cơ hội.”

Nàng lại như nhắc nhở nói,“Mời các ngươi không cần quên, đây là Matthew - Horner diễn viên chính điện ảnh, chúng ta mong muốn là Bắc Mĩ box office 3 ức dollar cùng toàn cầu box office 6 ức dollar, phim trái lại sẽ vì California cung cấp đại ngạch độ thuế thu thu nhập !”

Kia bốn người đột nhiên nhỏ giọng nghị luận lên.

Chờ bọn hắn thảo luận hoàn tất, Bella - Anderson tiếp tục nói,“Xem xem mặt khác hạng mục,[ Grande ],[ điên cuồng nữ nhân ],[ suy yếu sinh hoạt ] đợi đã (vân vân), này mấy hạng mục kịch tổ thuê viên công nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua một trăm nhân.”

Đại chế tác phim tại sáng tạo vào nghề cơ hội phương diện, căn bản không phải kia vài loại nhỏ độc lập điện ảnh hạng mục có thể so sánh .

Một hồi chiến tranh hí cần nhân, chính là này mấy kịch tổ tổng nhân số mười mấy gấp hai mươi lần.

Mang ánh mắt trung niên nhân nói tiếp nói,“Ngươi nói về vào nghề cơ hội sự, có thể thể hiện tại thư diện hiệp nghị thượng sao?”

Bella - Anderson không chút do dự nói,“Đương nhiên có thể.”

Nếu phim muốn lưu tại nam California quay chụp, khẳng định sẽ ưu tiên thuê dân bản xứ.

Nói xong, Bella - Anderson lại nhìn về phía kia bốn xa lạ gương mặt.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 911: Nữ Cao Bồi

Hôm nay, Bella - Anderson là có chuẩn bị mà đến, nếu những người này cần đối ngoại có sức thuyết phục lý do, nàng liền cho bọn họ đầy đủ lý do.

Này mấy lý do không chỉ là American Sniper có thể cung cấp càng nhiều vào nghề cơ hội.

Trên thực tế, Mĩ quốc thậm chí hải ngoại quốc gia cung cấp kia vài thuế thu cùng trợ cấp đại bộ phận đều là rơi vào thương nghiệp điện ảnh trên người.

Vì tranh thủ đến lần này ưu đãi chính sách, nàng cũng nhìn rất nhiều án lệ, tổng kết đến một bộ hành chi hữu hiệu lý do thoái thác.

Nhìn hội nghị bàn đối diện mấy người, Bella - Anderson còn nói thêm,“Nếu là do châu chính phủ bỏ ra tư trợ cấp, tài chính nơi phát ra tất nhiên đến từ California thuế thu, thuế thu là do quảng đại nộp thuế nhân giao nộp , do thuế thu trợ cấp gì đó cũng nên là đại biểu rộng khắp nộp thuế nhân cần.”

Nàng ngữ tốc cũng không mau,“Mà độc lập điện ảnh phim văn nghệ đâu? Phần lớn là từ rất tư nhân góc độ xuất phát một loại trực quan cảm thụ thức điện ảnh, tỷ như kia bộ [ dối trá sinh hoạt ], giảng thuật một người rơi xuống nước sau từ giãy dụa đến chết quá trình, mấy thứ này chỉ thuộc về bọn họ tư nhân, có thể tìm đến đầu tư phương đánh ra đến, đó là bọn họ đồng tình này mấy hạng mục quan điểm, mà tại người xem góc độ đến xem, này mấy loại hình hạng mục thủy chung đều là tiểu chúng trung tiểu chúng, kia liền chứng minh có thể cùng này sinh ra cộng minh nhân quá ít . Cho nên, nếu dùng rộng khắp nộp thuế nhân giao nộp thuế thu trợ cấp như vậy hạng mục, đó không phải là tương đương lấy đa số nộp thuế nhân tiền, vi số rất ít nhân nguyện vọng phục vụ sao?”

Kia bốn người cho nhau nhìn nhìn, như cũ không có minh xác tỏ vẻ.

Mang kính mắt trung niên nam nhân cười cười, cùng cách gần nhất một người trao đổi một chút ý kiến, nói,“Anderson tiểu tiểu thư, hôm nay liền đến nơi này đi, chúng ta sẽ mau chóng cho ngươi minh xác hồi phục.”

“Hảo.”

Bella - Anderson đứng lên cáo từ rời đi.

Cùng châu chính phủ giao tiếp chính là như vậy, trình tự tương đương rườm rà, lại thật bất đắc dĩ.

Đây là muốn từ bọn họ trong tay móc tiền, bị động là khó tránh khỏi .

Rời đi Burbank, vừa trở lại phòng công tác ở thế kỷ thành, Bella - Anderson liền tiếp đến cái kia mang kính mắt trung niên nhân đánh tới điện thoại, bọn họ những người này đã đạt thành nhất trí, American Sniper khẳng định có thể đạt được một ưu đãi chính sách danh ngạch, bất quá nhanh nhất cũng muốn một tuần thời gian tả hữu phê duyệt.

Tin tức này truyền lại đến Matthew bên kia, sau đó qua ước chừng mười ngày làm việc, American Sniper kịch tổ mới tiếp đến chính thức thông tri, này hạng mục sang năm sẽ đạt được đến từ California miễn thuế ưu đãi cùng tài chính trợ cấp, trong đó miễn thuế ưu đãi ngạch độ là 670 vạn dollar, tài chính trợ cấp ít hơn nhiều, chỉ có 230 vạn dollar.

So với mặt khác châu một ít đầu tư 1000 vạn dollar trở lên hạng mục, liền có thể đạt được 200 vạn dollar trở lên miễn thuế ưu đãi, này mấy tựa hồ thực bình thường, nhưng Matthew đã rất thỏa mãn .

American Sniper trù bị hết thảy thuận lợi, sắp bắt đầu một lần rộng khắp thử vai, vi phim chọn lựa một thích hợp nữ chính.

Nhân vật không thể cùng nguyên hình nhân vật hoàn toàn hình đồng, tối thiểu muốn có nhất định tương tự.

Matthew cùng Chris - Kyle lão bà Taya - Kyle giao tiếp không phải một lần hai lần , tự nhiên nhìn ra được đây không phải cái loại này nhu tình như nước nữ nhân, không biết có phải hay không tại Texas đợi đến thời gian lâu lắm quan hệ, trên người nàng thấu bắn một cỗ như nữ cao bồi khôn khéo cùng dã tính.

Nhưng kia không dễ nhận ra dã tính, lại bị xinh đẹp bề ngoài cơ hồ hoàn toàn che đậy .

Không phải thường xuyên cùng Taya - Kyle giao tiếp nhân, căn bản không nhận ra được.

Matthew như vậy cùng Clint - Eastwood trao đổi qua, hai người nhanh chóng đạt thành nhất trí, cái loại này sweetheart loại hình diễn viên, không thích hợp Taya - Kyle nhân vật này.

Bởi vì nhân vật thiết lập quan hệ, Matthew cự tuyệt không thiếu chủ động cho hắn gọi điện thoại nữ ngôi sao, trong đó liền bao gồm Lily - Collins.

“Lily, của ngươi bộ dạng quá mức ngọt ngào.”

Trong văn phòng, đối mặt Lily - Collins, Matthew nói thẳng,“Loại này trong xương cốt là như nữ cao bồi nhân vật, thật không thích hợp ngươi.”

Không biết có phải hay không hoá trang quan hệ, Lily - Collins ánh mắt có vẻ đặc biệt đại,“Thế nhưng, Matthew......” Nàng chần chờ một chút, vẫn là nói,“Ta tưởng với ngươi cùng nhau diễn trò, ta chờ mong hôm nay rất lâu .”

Matthew biết Lily - Collins vẫn phi thường sùng bái chính mình, an ủi nói,“Về sau còn có cơ hội.” Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Ta đang tại lên kế hoạch một về hỏa tinh cứu viện phim khoa học viễn tưởng hạng mục, trong đó có tuổi trẻ nữ tính nhân viên vũ trụ, ngươi cảm thấy hứng thú mà nói, có thể đi tìm Bella - Anderson muốn bản nguyên cùng xuất bản lần đầu kịch bản.”

“Được rồi.” Lily - Collins đứng lên, chuẩn bị đi một gian văn phòng khác tìm Bella - Anderson, trước khi ra khỏi cửa lại hỏi,“Ngươi buổi tối có thời gian sao? Chúng ta cùng nhau ăn cơm tối.”

Matthew cũng đứng lên lên, lắc đầu nói,“Ngày sau đi, ta hôm nay hẹn Chris - Kyle.” Gặp Lily - Collins còn tại nhìn bên này, hắn đơn giản giải thích một câu,“Ngày hôm qua liền hẹn, ta gần nhất vẫn đang nhận Chris - Kyle chỉ đạo, tiến hành chuyên nghiệp hóa tay súng bắn tỉa huấn luyện, hôm nay buổi chiều hắn còn mang theo hai xuất ngũ binh lính, ta muốn hướng bọn họ càng nhiều lý giải Iraq chiến tranh.”

Lily - Collins gật gật đầu,“Ngày sau ta lại cho ngươi gọi điện thoại.”

Nàng dẫn đầu rời đi, Matthew theo sau cũng ra văn phòng, khai thượng một chiếc mới nhất khoản Benz đại G, thẳng đến Neborah xạ kích câu lạc bộ.

Bởi Chris - Kyle tại Los Angeles nam bộ công ty càng nhiều muốn vì quân đội cung cấp phục vụ, cho nên hắn tay súng bắn tỉa huấn luyện phần lớn đều là đặt ở nơi này.

Bất quá, hôm nay cùng Chris - Kyle gặp mặt, càng nhiều vẫn là vì kia hai xuất ngũ binh lính.

Phía trước hai người thông qua điện thoại, nếu thích hợp mà nói, Matthew đem cam kết bọn họ đảm nhiệm kịch tổ chiến tranh vai diễn cố vấn.

Đi đến câu lạc bộ, Neborah cũng không tại, Matthew hỏi hỏi, biết được gã này đi Las Vegas, tựa hồ là muốn đem sinh ý khuếch tán đến bên kia.

Matthew vào phòng bên trong sân bắn, đại khái là ngày làm việc quan hệ, sân bắn nội nhân không nhiều, chỉ có bốn năm người, Chris - Kyle đang một mình ngồi ở sân bắn phía sau trong phòng nghỉ, tựa hồ đang nhìn báo chí.

Này gian phòng nghỉ rất lớn, bên trong bày hơn mười trương bàn tròn, ghế dựa cũng là mộc chế , thoạt nhìn rất xinh đẹp, ngồi dậy cũng không tính rất thoải mái.

Phòng nghỉ cùng sân bắn có một mặt cự đại thủy tinh mạc tường ngăn cách, để tránh xạ kích thanh âm ảnh hưởng đến phòng nghỉ nhân nghỉ ngơi.

“Bên này, Matthew.”

Nhìn thấy Matthew tiến vào, Chris - Kyle hô,“Ta ở bên này.”

Matthew quá khứ cùng Chris - Kyle chào hỏi, kéo ra ghế dựa ngồi ở hắn đối diện, Braun - Williams cùng phía trước như vậy, ngồi ở phụ cận bên một tấm bàn khác.

Chris - Kyle cấp Matthew muốn một chén nước, nói,“Mấy người kia muốn muộn chút mới có thể đến.”

Matthew biết hắn nói là kia vài danh xuất ngũ binh lính, nói,“Không nóng nảy.”

Song phương ước là buổi chiều 3h30, hiện tại mới hai giờ đồng hồ.

Hắn bưng lên chén nước, uống một ngụm, sau đó nhìn nhiều gốm trắng chén trà liếc nhìn, lần trước đến dùng còn không phải loại này ly, phỏng chừng vừa đổi .

Này ly gốm có điểm trầm, sờ lên đến liền cho người ta một loại phi thường rắn chắc cảm giác, mặt trên còn ấn Anh quốc một nhà đồ sứ công ty ấn ký.

Matthew nhớ ra, có lần nghe Neborah đề cập qua, nói là trung tâm thể hình cùng xạ kích câu lạc bộ từ Anh quốc tân đính một đám đồ sứ, đối phương là cấp Anh quốc vương thất cung cấp dụng cụ lão bài công ty.

Hai người nói vài câu, đề tài rất nhanh chuyển tới American Sniper bộ điện ảnh này mặt trên.

Chris - Kyle đối Clint - Eastwood bao nhiêu vẫn là có như vậy một điểm nghi ngờ, lo lắng hắn như vậy lão nhân chụp không tốt này bộ phim, Matthew nói cho hắn kịch tổ sẽ phi thường nghiêm túc đối đãi này đề tài, hết thảy cố gắng giảng hảo này cố sự......

Trò chuyện trò chuyện, hai người nói lên tới được hai xuất ngũ binh lính.

“Gọi là Chad - Littlefield, là ta khởi đầu chiến tranh tâm lý thương tích ngân sách hội người phụ trách chi nhất.” Chris - Kyle nói đơn giản dưới kia hai người bối cảnh,“Hắn đồng dạng tham gia qua Iraq chiến tranh, tại trên một vài sự tình, so với ta kinh nghiệm càng thêm phong phú.”

Matthew gật gật đầu, Chris - Kyle này ngân sách hội là cùng kia gian quân sự nhận thầu công ty cùng thành lập , chủ yếu vi thể xác và tinh thần bị thương thương xuất ngũ quân nhân cung cấp thân thể khang phục, cá nhân huấn luyện, tâm lý trị liệu đẳng phục vụ.

Chris - Kyle còn nói thêm,“Người khác là Eddie - Routh, cũng tham dự qua Iraq chiến tranh, tình huống của hắn có điểm phức tạp, xuất ngũ sau trường kỳ thất nghiệp, có điểm thương tích áp lực hội chứng.”

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Nếu hắn chuyên nghiệp tố chất cùng kinh nghiệm có thể đến giúp kịch tổ quay chụp, ta sẽ vì hắn cung cấp một phần quay chụp cố vấn công tác.”

Hắn không phải Thánh Nhân, sẽ không không có lý do gì lung tung giúp người, nếu là tham dự qua Iraq chiến tranh binh lính, tại kịch tổ quay chụp cảnh chiến tranh bên trên phát huy chuyên nghiệp tinh thông, hẳn là không là vấn đề đi?

“Ta đoạn thời gian trước hồi bang Texas, gặp Eddie mẫu thân, nàng hướng ta xin giúp đỡ.” Chris - Kyle thở dài, nói,“Giống nhau trải qua, ta không thể cự tuyệt, riêng đem hắn mang đến Los Angeles bên này vật lý trị liệu trung tâm, một phần công tác có trợ giúp hắn khôi phục.”

Hắn phi thường trịnh trọng nói,“Cám ơn ngươi, Matthew.”

Matthew không có từng làm binh, đối với quân nhân ở giữa cái loại này chiến hữu tình lý giải cũng không nhiều, chỉ là gật gật đầu, không nói thêm gì.

Cùng Chris - Kyle hàn huyên một hồi, Matthew đi sân bắn, lĩnh súng ống cùng băng đạn, đi đến bia vị tiền, luyện tập lên xạ kích.

Hắn coi như là lão tay súng , mười mét cố định bia, mười phát liên xạ thành tích cơ bản ổn định tại chín mươi hoàn tả hữu.

Trên sân bắn nhân không nhiều, tiếng súng thưa thớt.

Hai bên vị trí bắn bia bên trên không ai, gần nhất một người cũng tại ba bia vị bên ngoài, kia tựa hồ là tuổi trẻ nữ nhân, mang đỉnh đầu mũ cao bồi, chỉ có thể nhìn thấy kim sắc đuôi ngựa từ mũ chơi bóng mặt sau buông xuống đến.

Matthew nâng súng ngắm chuẩn phía trước, liên tục bóp cò súng, tiếng súng có tiết tấu vang lên.

Phanh -- phanh -- phanh......

Mười phát đánh xong, Matthew rời khỏi băng đạn, buông xuống súng, còn chưa nhìn về phía bên cạnh màn hình hiển thị, một mang theo tia kinh hô nữ nhân thanh âm vang lên,“Oa, chín mươi bảy hoàn a !”

Matthew quay đầu xem qua, thuận miệng nói,“Vận khí tốt.”

Vừa cái kia mang mũ cao bồi nữ nhân, đã đi tới hắn bia vị biên, phát ra âm thanh chính là nàng.

“Xin chào, Matthew. Ta là Margot - Robbie.” Cái kia nữ nhân nâng nâng vành nón, chủ động vươn ra tay phải,“Của ngươi thương pháp quá tốt.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 912: Như Vậy Thẳng Thắn

Nghe được đối phương tự giới thiệu, lại nhìn đến kia trương xinh đẹp khuôn mặt, Matthew trong đầu lập tức lóe qua một nhân vật -- Harley Quinn !

Dù cho không có hai đuôi ngựa, không có trang điểm giống tên hề, hắn vẫn là liếc nhìn nhận ra này trương ấn tượng vô cùng khắc sâu gương mặt, từng kia bộ điện ảnh thật là lạn đến nhất định cảnh giới, nhưng phim dở có một xuất sắc nhân vật, đó chính là hề nữ Harley - Quinn.

Margot - Robbie...... Matthew bỗng nhiên nghĩ tới, đoạn thời gian trước [ G.I. Joe 2: Retaliation ] Jaye tiểu thư diễn viên hậu tuyển danh sách bên trong, không phải liền có tên này sao? Lúc ấy Stephen - Sommers hướng vào Adrianne Palicki, hắn trực tiếp ứng xuống dưới, mặt khác diễn viên cũng không để ở trong lòng.

Matthew tại Margot - Robbie thò lại đây trên tay cầm, “Xin chào, Robbie tiểu thư.”

“Nga, rốt cuộc khiến chúng ta đến ngươi .”

Nữ nhân này tựa hồ rất ngay thẳng, không chút nào không dám nói,“Ta mỗi ngày hướng này câu lạc bộ chạy, ở trong này luyện mau nửa tháng xạ kích, ngươi cuối cùng đến.”

Matthew lên lên xuống xuống đánh giá nàng một phen,“Ngươi là tại chuyên môn chờ ta.”

Margot - Robbie một điểm che giấu ý tứ cũng không có,“Đúng vậy.” Nàng bất đắc dĩ nói,“Ta ý đồ thông qua con đường khác liên hệ ngươi, nhưng tin tức đến của ngươi người đại diện, trợ lý cùng bảo tiêu chỗ đó, lại cũng không có đáp lại.”

“Này không thể trách bọn họ.” Matthew nhàn nhạt nói,“Mỗi ngày ta đều sẽ tiếp đến rất nhiều điện thoại cùng tin tức, không phải quen thuộc nhân, rất khó trực tiếp liên hệ đến ta.”

Margot - Robbie tháo xuống mũ cao bồi, nói,“Ta minh bạch, đại bài ngôi sao...... Nga, đúng, còn có kim bài người sản xuất, đều là bề bộn nhiều việc . Cho nên, ta nhiều mặt hỏi thăm, dùng như vậy một ngốc biện pháp.”

Nữ nhân này tuy rằng mang theo rất mạnh mục đích tính, lại ngay thẳng gọi người khó có thể dâng lên phản cảm.

Nàng tuyên bố ta lại đây tìm ngươi không phải ngẫu ngộ, lại càng không là trùng hợp, mà là chuyên môn ở chỗ này chờ ngươi, so với giả mù sa mưa nói lời khách sáo, để người thoải mái nhiều.

Matthew cũng không vòng quanh, trực tiếp hỏi,“Ngươi tìm ta có việc?”

“Ân, có chuyện.” Margot - Robbie từ bắt đầu đến hiện tại, đều là có nói nói thẳng,“Ta tham gia American Sniper thử vai, Taya - Kyle lần đầu thử vai ta thông qua .”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Lần thứ hai thử vai rất nhanh liền sẽ bắt đầu.”

Margot - Robbie còn nói thêm,“Nhưng ta cảm giác khả năng lấy không được nhân vật này.”

Matthew thuận miệng nói,“Lần thứ hai thử vai còn chưa bắt đầu, hết thảy đều là ẩn số.”

Margot - Robbie nghiêng đầu nhìn Matthew, lại nói,“Ta cạnh tranh qua Jaye tiểu thư cái kia nhân vật, cũng thông qua lần đầu thử vai, nhưng lần thứ hai thử vai lại hủy bỏ , sau đó kịch tổ lựa chọn Adrianne Palicki biểu diễn Jaye tiểu thư.”

“Kịch tổ cho rằng Adrianne Palicki càng thích hợp cái kia nhân vật.” Matthew không có nhiều làm giải thích, cũng không có giải thích tất yếu.

Margot - Robbie không có xuất hiện phẫn nộ hoặc là mặt khác cảm xúc, ngược lại sang sảng nói,“Ta biết, nơi này là Hollywood, thất bại muốn theo tự thân tìm nguyên nhân, khẳng định là ta phương diện nào làm còn chưa đủ hảo.”

Nghe nói như thế, Matthew không khỏi cười, rất có ý tứ một nữ nhân.

“Ta biết, giống ta như vậy tiểu diễn viên, Hollywood có nhiều lắm.” Margot - Robbie thanh âm không cao, ngữ tốc lại rất mau,“Matthew, có thể ở lần thứ hai thử vai trung cho ta một tương đối công bình cơ hội sao?”

“Hết thảy xem thử vai kết quả.” Matthew chỉ có thể nói như vậy.

Margot - Robbie nở nụ cười,“Cám ơn.”

Này một cười, nàng xem đi lên càng như là Harley Quinn .

Matthew nhìn nhiều Margot - Robbie liếc nhìn, không khỏi có chút hảo kỳ, nữ nhân này là thật như vậy ngay thẳng, vẫn là khác đâu?

Margot - Robbie chỉ chỉ phòng nghỉ bên kia,“Ta mời ngươi uống một chén, bất quá nơi này không có rượu, chỉ có thủy cùng đồ uống.”

Đối mặt như vậy mời, thân sĩ như thế nào có thể cự tuyệt, Matthew ứng xuống dưới, cùng Margot - Robbie rất nhanh về tới phòng nghỉ, bất quá Chris - Kyle không ở nơi này , hắn kia trương báo chí còn đặt ở vừa trên bàn.

Hai người uống nước ly cũng còn tại.

Vẫy tay gọi tới một danh phục vụ sinh, Matthew hỏi một câu, phục vụ sinh thấp giọng nói,“Kyle tiên sinh đi tiếp hai danh xuất ngũ binh lính , bọn họ xe giống như xảy ra vấn đề.”

Matthew gật gật đầu, mời Margot - Robbie ngồi ở bên cạnh cách tương đối gần trên một cái bàn.

Trên thực tế, hắn đã động nào đó tâm tư, Margot - Robbie chỗ ngồi nương tựa phóng báo chí bàn biên, qua hội hắn cùng với kia hai danh lão binh trò chuyện chút về Iraq cùng điện ảnh đề tài, Margot - Robbie cũng có thể nghe được, đối với nàng mặt sau tham gia lần thứ hai thử vai là có ưu việt .

Hi vọng Margot - Robbie là người thông minh.

Margot - Robbie ngồi xuống sau, nghiêng đầu nhìn báo chí liếc nhìn, tại sân bắn bắn súng thời điểm, hắn liền nhìn thấy Matthew cùng American Sniper nguyên hình ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm, tựa hồ đang đàm luận cái gì.

Hẳn là đàm luận cùng điện ảnh có liên quan sự tình đi?

“Uống điểm cái gì?” Nàng hỏi Matthew.

“Không cần.” Matthew lắc lắc đầu.

Margot - Robbie tiếp đón phục vụ sinh,“Đến hai ly nước.”

Rất nhanh, phục vụ sinh đưa tới hai mới tinh gốm trắng bôi, nhìn phóng báo chí kia tấm bàn liếc nhìn, qua thu đi kia hai gốm trắng chén nước.

Margot - Robbie chỉ chỉ báo chí bên kia, hỏi,“Vừa là Chris - Kyle đi?” Nàng cười nói,“Ta là thẳng tính, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, đừng trách móc.”

Matthew lắc đầu,“Không quan hệ, ta thích cùng ngay thẳng nhân nói chuyện phiếm.”

Margot - Robbie lại thở dài,“Ngay thẳng nhân không thích hợp hỗn Hollywood. Ta từ Australia đi đến Los Angeles vài năm , nói chuyện luôn là trực lai trực khứ, đắc tội không ít người, đến hiện tại vẫn là tiểu diễn viên.”

“Ta cũng là từ tầng dưới chót đi ra diễn viên.” Matthew chậm rãi nói,“Chờ đợi cơ hội muốn có kiên nhẫn, nhìn thấy cơ hội càng không thể bỏ qua.”

Margot - Robbie mau ngôn mau ngữ,“Thực ra ta hiện tại có hai cơ hội.”

Matthew nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp.

Lấy Margot - Robbie hôm nay biểu hiện tính cách, căn bản không cần hắn hỏi, chính mình liền sẽ nói ra.

Quả nhiên, Margot - Robbie tiếp tục nói,“Một là ngươi American Sniper, một cái khác là Leonardo - DiCaprio đầu tư cùng diễn viên chính The Wolf of Wall Street, hai bộ điện ảnh quay chụp ngày trùng hợp, ta chỉ có thể tuyển một.”

Matthew hảo kỳ hỏi,“Ngươi vì sao tuyển American Sniper?”

Nếu nàng đến nơi này, khẳng định là thủ tuyển này hạng mục cùng Taya - Kyle nhân vật này.

Margot - Robbie thẳng thắn,“Bởi vì ngươi so Leonardo - DiCaprio càng thêm thành công.” Nàng lại lộ ra ngọt ngào tươi cười,“Box office, danh khí cùng xác xuất thành công, ngươi đều xa xa vượt qua Leonardo - DiCaprio, cho nên ta cho rằng tranh thủ đến ngươi bên này cơ hội, càng thêm dễ dàng thành công.”

Này mấy thực dụng tính rất mạnh mà nói, nguyên bản sẽ khiến nhân rất không thoải mái, nhưng Margot - Robbie lấy phương thức này nói ra, Matthew lại không như thế nào phản cảm.

Mọi người đều là hỗn Hollywood , đều muốn làm ngôi sao, nói kia vài loạn thất bát tao ngược lại có vẻ đặc biệt dối trá.

Matthew cũng cười lên,“Nói không chừng ngươi buông tay là khó được hảo cơ hội.”

“Sẽ không.” Margot - Robbie kiên định lắc đầu,“Ta góp nhặt các ngươi gần nhất năm năm phim cùng số liệu, hết thảy đều tại nói cho ta biết, theo ngươi thành công tỷ lệ càng cao.”

Lời này nghe rất thoải mái, bất quá Matthew không nói thêm gì, đem đề tài xả đến Margot - Robbie qua lại trên tác phẩm, đây cũng là đang nhìn nàng qua lại tư lịch, Margot - Robbie 2009 năm bắt đầu từ Australia chuyển hướng Hollywood phát triển, tại phim truyền hình [ Pan American World Airways ] cùng điện ảnh [ thời không người yêu ] đẳng hạng mục trung, biểu diễn qua một ít vai phụ.

Đương nhiên, từng cái nữ diễn viên đều tưởng làm nữ chính, Margot - Robbie cũng không ngoại lệ.

Hai năm nay, thử vai nữ chính hoặc là mặt khác trọng yếu nhân vật số lượng không thiếu, cơ bản đều giống [ G.I. Joe 2: Retaliation ] như vậy thất bại .

Matthew vừa cùng Margot - Robbie nói chuyện phiếm, vừa nghĩ , có phải hay không cùng Warner Bros cùng DC truyện tranh thương nghị một chút, đem hề nữ Harley - Quinn bản quyền lộng lại đây đâu?

Cự ly xạ kích câu lạc bộ không đến mười dặm Anh địa phương, Chris - Kyle điều khiển chính mình Pick-up xe, thấy được chờ ở ven đường hai người.

Hắn dừng ở ven đường, hàng xuống cửa sổ xe thủy tinh, hô,“Chad, Eddie, lên xe !”

Chad - Littlefield kéo ra phó điều khiển cửa xe, lên phó điều khiển, Eddie Routh đành phải ngồi xếp sau.

Chris - Kyle đảo quanh phương hướng, đẳng Pick-up xe quay đầu triều xạ kích câu lạc bộ lái đi, hỏi,“Sao thế này? Xe ra vấn đề gì?”

Eddie Routh vừa định mở miệng, Chad - Littlefield giành trước nói,“Chúng ta đánh xe tới được, xe taxi một lốp xe bạo , chúng ta chỉ có thể cho ngươi gọi điện thoại.”

“Thật xui xẻo......” Eddie Routh có điểm căm tức.

“Không có việc gì.” Chris - Kyle khoát tay,“Nơi này không xa , chúng ta rất nhanh liền có thể đến.”

Chad - Littlefield hỏi,“Matthew - Horner đến sao? Chúng ta thật có thể tiến vào hắn kịch tổ đương cố vấn?”

Chris - Kyle cười nói,“Không dễ dàng như vậy, còn có phỏng vấn.”

“Này tính cái gì.” Chad - Littlefield tin tưởng mười phần,“Chúng ta năm đó tiến vào hải báo khảo hạch không thể so loại này phỏng vấn nan?”

Chris - Kyle cùng Chad - Littlefield ở phía trước ngươi một lời ta một tiếng hàn huyên lên, đề tài vỏn vẹn vây quanh American Sniper, chung quy đây là Chris - Kyle đắc ý chi tác.

Ngồi ở hàng sau Eddie Routh căn bản không chen miệng được, phía trước hai người lực chú ý đều đặt ở American Sniper mặt trên, không ai để ý hắn.

Eddie Routh ánh mắt nhìn chằm chằm Chris - Kyle cùng Chad - Littlefield trắc phía sau, không biết vì sao, bỗng nhiên khó chịu lên, theo phía trước hai người mà nói không ngừng truyền đến hắn lỗ tai bên trong, khó chịu cảm xúc dần dần tại triều phẫn nộ phương hướng chuyển biến.

“Ta một người ngồi ở chỗ này, không có nhân theo ta nói chuyện.” Eddie Routh sắc mặt có chút trắng bệch,“Bọn họ quên ta, làm như vậy là sai lầm !”

Xe lúc này ngừng lại, Chris - Kyle hô,“Xuống xe đi, chúng ta đến.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 913: Ngươi Không Chết Ai Chết

“Thực ra ta cũng là dùng thương hảo thủ.”

Trong phòng nghỉ, Margot - Robbie còn tại cùng Matthew nói chuyện phiếm,“Ta lúc còn rất nhỏ liền tiếp xúc đến thương.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, phía trước hắn ngắm mắt Margot - Robbie đánh cố định bia, chỉ xem xạ kích tư thế mà nói, hẳn là không phải ngoài nghề.

Margot - Robbie tiếp tục nói,“Ta tại một nông trường trung lớn lên, từ cuối những năm chín mươi khởi, nông trường liền chịu đủ thỏ hoang, dã lộc cùng chuột túi gây rối, này mấy động vật tại dã ngoại cỏ dại lan tràn, thậm chí một đêm có thể đem một mảng lớn hoa màu trên ruộng cùng cỏ nuôi súc vật cắn sạch.”

“Nghe vào tai là săn thú hảo địa phương.” Matthew nói đùa nói.

“Đúng vậy, dựa vào nông trường sinh hoạt, tất yếu phải học được cầm lấy súng cùng này mấy động vật tác chiến.” Margot - Robbie khoa tay múa chân nổ súng tư thế,“Không liệp sát chúng nó, liền ý nghĩa khả năng không có thu hoạch.”

Matthew ở trên báo chí cũng từng nhìn đến cùng loại đưa tin, nghe nói Australia quan phương mỗi năm đều sẽ tổ chức liệp sát thỏ hoang cùng chuột túi linh tinh hành động, lấy cam đoan Australia sinh thái cân bằng.

“Không có trị tận gốc biện pháp sao?” Matthew hỏi.

Margot - Robbie chậm rãi lắc đầu,“Chúng nó không có thiên địch, nhân loại chỉ có thể nỗ lực khống chế chúng nó số lượng.”

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Có thể ăn sạch chúng nó.”

“Không có thịt bò ăn ngon.” Margot - Robbie hiển nhiên là nếm qua,“Ngẫu nhiên ăn một lần tàm tạm.”

Australia hoang vắng, thật sự là không thiếu đồ ăn, Matthew cũng biết điểm này, nếu đổi thành một địa phương khác, giống thỏ hoang, dã lộc cùng chuột túi này mấy động vật dám tràn lan? Có thể tràn lan lên sao? Phân phút ăn thành hi hữu bảo hộ động vật.

Margot - Robbie lúc này vừa muốn mở miệng, Matthew nhìn thấy Chris - Kyle mang theo hai người đi vào phòng nghỉ, đối Margot - Robbie nói,“Chris - Kyle trở lại, qua sẽ lại trò chuyện.”

“Hảo.” Margot - Robbie tiếp tục ngồi ở chỗ này, cũng không có rời đi.

Nàng xem Matthew đứng lên, đến bên cạnh kia tấm bàn biên, tại Chris - Kyle giới thiệu dưới, cùng mặt khác hai danh thoạt nhìn tương đương tráng nam nhân nhất nhất bắt tay.

Vừa Matthew nói qua, đây là hai danh từ Iraq chiến trường trở về xuất ngũ lão binh.

Matthew cùng Chris - Kyle ngồi ở ly nàng tương đối xa bên kia, kia hai danh xuất ngũ lão binh đi đến tới gần nàng bên này ngồi xuống, trong đó một sắc mặt tái nhợt tối tăm nhân, liền ngồi ở nàng sau lưng, hai người ghế dựa cách nhau cũng chính là nửa mét xa.

Bọn họ theo như lời nói, nàng nghe được rõ ràng thấu đáo.

“Ta trước làm xuống giới thiệu.” Margot - Robbie nghe được Chris - Kyle thanh âm,“Matthew, đây là Chad - Littlefield, tiền đội biệt kích SEAL thành viên.”

Margot - Robbie quay đầu mắt nhìn, đây là tới gần bên này ly nàng xa hơn một chút cái kia lão binh.

“Đây là Eddie Routh, tiền hải quân Lục Chiến đội thành viên.”

Nghe nói như thế, Margot - Robbie không lại quay đầu, bởi vì không cần nhìn, cũng biết đây là đưa lưng về nàng cái kia sắc mặt tái nhợt tối tăm lão binh.

Một vị tiền đội biệt kích SEAL thành viên, một vị tiền hải quân Lục Chiến đội thành viên, như vậy hai người đảm nhiệm quân sự cố vấn mà nói, kịch tổ chuyên nghiệp tính có đầy đủ cam đoan.

Margot - Robbie trong lòng nói thầm một câu, cũng không trách được Matthew bao giờ cũng là thành công, tiền kỳ công tác chuẩn bị thật đầy đủ.

Tiếp, nàng vểnh tai, lắng nghe khởi bọn họ nói chuyện.

Nếu Matthew cam chịu khiến nàng ở trong này, rõ ràng không thèm để ý nàng nghe đến mấy cái này.

Thực ra bọn họ đàm luận cũng không phải cần bảo mật tính gì đó, đều là cùng American Sniper bộ điện ảnh này có liên quan trên công tác sự.

Đại bộ phận thời gian, đều là Matthew đang hỏi một ít quân đội cùng Iraq trên chiến trường tình huống.

Margot - Robbie nghe một hồi, cảm giác này đối với chính mình thử vai hẳn là có chút giúp, không khỏi đánh tinh thần, nhưng có một điểm nàng rất kỳ quái, cái kia gọi là Eddie Routh lão binh tại ban sơ cùng Matthew bắt tay chào hỏi sau, không còn có mở miệng qua, cho dù Matthew chủ động hỏi hắn, cũng không có trả lời qua.

Đến mặt sau, Matthew cũng không lại hỏi hắn .

Người này rất trầm mặc.

Margot - Robbie lấy qua gốm trắng chén nước, uống một ngụm, tuy rằng nhìn không tới cái kia gọi là Eddie Routh nhân biểu tình, nhưng nàng cảm giác đối phương giống như là khối không biết nói chuyện thạch đầu.

Phục vụ sinh lúc này lại đây , từ nàng bên cạnh trải qua, cấp mặt sau kia một bàn mỗi người đưa lên một chén nước.

Margot - Robbie nhân cơ hội quay đầu nhìn nhìn, Matthew chính bưng lên chén nước uống nước, tựa hồ hỏi nhiều như vậy vấn đề, có điểm khát nước .

Cùng Matthew liền nhau mà ngồi Chris - Kyle thần thái phi dương, không cần đoán cũng biết người này đang đứng ở hưng phấn trạng thái.

Cũng là, có mấy người có thể thỉnh đến Matthew như vậy cao nhất ngôi sao ở trong điện ảnh đóng vai chính mình? Margot - Robbie ngược lại là rất lý giải Chris - Kyle, chỉ cần American Sniper tự truyện cải biên điện ảnh công chiếu, Chris - Kyle tất nhiên công thành danh toại.

Đổi thành ai không hưng phấn?

“Chúng ta không có khả năng đi Iraq quay chụp.” Matthew buông xuống chén nước, tiếp tục đối Chris - Kyle đám người nói,“Kịch tổ tất yếu phải suy xét an toàn vấn đề, ta không có khả năng cầm lên ngàn nhân tính mạng đi mạo hiểm.”

Chris - Kyle tán đồng gật đầu,“Ta đi nhìn nam California hoang mạc trung làm ngoại cảnh thành trấn, cũng không tệ lắm.”

Chad - Littlefield nói tiếp nói,“Ngày mai ta cũng qua đi xem xem.”

Tuy rằng kịch tổ còn chưa xác định thuê hắn làm cố vấn, nhưng hắn đã quyết định muốn cầm ra 100% thái độ.

Bọn họ này mấy từ chiến trường lui xuống người đến, lựa chọn mặt không phải rất rộng, tiến vào Hollywood là phi thường không sai một lựa chọn.

Matthew ánh mắt lại một lần từ cái kia gọi là Eddie Routh tiền hải quân Lục Chiến đội đội viên trên người thổi qua, người này cho hắn ấn tượng thật sự là rất không xong, từ ngồi xuống sau liền ai đều không phản ứng, không biết tại thất thần nghĩ gì.

Loại này nhân hắn là sẽ không thuê , tại một khổng lồ kịch tổ công tác, câu thông là hạng trọng yếu phi thường cơ bản năng lực.

Tại trong kịch tổ đảm nhiệm quân sự cố vấn, cái gì cũng nói không nên lời mà nói, kia thuê hắn có ích lợi gì?

Matthew đã phủ quyết Eddie Routh này nhân tuyển, so sánh dưới, Chad - Littlefield càng thêm thích hợp.

Về phần Eddie Routh xuất ngũ thất nghiệp ở nhà, dẫn đến trở thành thương tích sau ứng kích chướng ngại người bị hại, hắn chỉ có thể báo lấy đồng tình, mà không phải cấp nhà mình đầu tư cao tới một ức dollar kịch tổ xếp vào như vậy không ổn định nhân tố.

Chris - Kyle từ American Sniper điện ảnh được duyệt từ ngày đó, liền vẫn bị vây ở hưng phấn bên trong, cho dù là trên chiến trường cường đại chiến sĩ, cũng vô pháp miễn dịch danh lợi song thu có khả năng mang đến kích thích.

Hôm nay, điện ảnh trù bị sắp tiến vào vĩ đoạn, rất nhanh liền sẽ khởi động máy quay chụp, sắm vai hắn người vẫn là đại danh đỉnh đỉnh Matthew - Horner, chính mình nhân sinh sắp đi lên đỉnh phong.

Hưng phấn không chỉ là Chris - Kyle, còn có Chad - Littlefield, vị này xuất ngũ đại binh tâm tình cũng phi thường tốt, nếu không xuất hiện đại ngoài ý muốn, hắn mặt sau khẳng định sẽ gia nhập American Sniper kịch tổ, do đó mở ra Hollywood đại môn, đi một cùng quân đội hoàn toàn bất đồng, nhưng càng thêm ngũ quang thập sắc trong giới dốc sức làm.

Từ bên ngoài xem, Hollywood thật sự rất tốt đẹp, tựa hồ tùy thời đều có thể trở thành tọa ủng tuyệt bút tiền tài cùng vòng quanh vô số mĩ nữ nhân sinh người thắng.

Eddie Routh nhắm miệng, nãy giờ không nói gì, nhìn thấy mặt khác ba người trò chuyện được khí thế ngất trời, phảng phất chỉ là người ngoài cuộc.

Từ bắt đầu đến hiện tại, Eddie Routh liền không thấy thế nào Matthew - Horner, loại này thổi ra đến Hollywood đại minh tinh, trong thế giới hiện thực ngạnh hán, ở trong mắt hắn bất quá chính là nhược kê, nếu sinh tử tướng bác mà nói, phân phút liền có thể muốn Matthew - Horner mệnh.

Diễn xuất đến quân nhân vĩnh viễn đều là giả dối , Matthew - Horner cùng Stallone cùng Schwarzenegger kia vài xem được mà không dùng được mặt hàng có cái gì phân biệt?

Eddie Routh không nhìn Matthew, mang theo tối tăm ánh mắt, lại cực kỳ bí ẩn chú ý Chris - Kyle cùng Chad - Littlefield nhất cử nhất động.

Đến khi trên xe, hai người kia không thèm nhìn hắn, khi hắn là không khí bàn tồn tại; Hiện tại nơi này, hai người như cũ không thèm nhìn hắn, phảng phất hắn vẫn là không khí như vậy.

Nhìn thấy kia hai người cao hứng mi phi sắc vũ bộ dáng, Eddie Routh tâm tình trở nên tối tăm, đồng dạng là từ trên chiến trường lui xuống đến, vì sao các ngươi có thể như thế vui vẻ, ta lại muốn sinh hoạt tại thống khổ bên trong?

Ta vốn rất bình tĩnh , các ngươi vì sao tìm lên cửa đến quấy rầy ta? Ta chán ghét nhất tại ta rõ ràng không cần người khác giúp thời điểm, một đám cái gọi là người lương thiện một đám khuôn mặt tươi cười chạy tới cho ta vô hạn ấm áp, lại khiến ta cảm nhận được dưới 0 50 độ triệt hàn !

Còn có, hôm nay cưỡi kia chiếc màu đen Pika, đó là ta thích nhất loại hình ! vì sao Chris - Kyle có thể khai, mà ta mua đều mua không nổi?

Đồng dạng tại Iraq phục dịch, đồng dạng là xuất ngũ lão binh, vì sao chênh lệch lớn như vậy?

Eddie Routh vẫn tưởng không rõ, chính mình vì cái này quốc gia làm nhiều như vậy, cuối cùng được đến lại là cái gì?

Theo sau, hắn ánh mắt lại một lần từ Chris - Kyle cùng Chad - Littlefield trên người thổi qua, toàn thân đều cảm giác không thoải mái, giống như là tại Iraq lần đầu tiên nổ súng giết người như vậy, giết người nhiều, có đoạn thời gian không nổ súng ngược lại khó chịu.

“Ngươi là chiến đấu anh hùng, ngươi có kiều thê, có nhi có nữ, ngươi tứ chi kiện toàn, ngươi ngưu bức, còn đến phiền lão tử !” Eddie Routh cần phát tiết, sở hữu phát tiết dục vọng ở trong đầu hội tụ thành một ý niệm,“Nếu như vậy...... Ngươi không chết ai chết?”

Eddie Routh một bàn tay lặng lẽ cởi bỏ tây trang nút thắt, thò tay mò vào, bên trong là một phen loại nhỏ súng lục có ổ quay, hắn cầm thật chặt cán thương.

Iraq chiến trường trải qua, sớm liền khiến hắn dưỡng thành không mang theo thương liền một điểm cảm giác an toàn cũng không có thói quen.

Eddie Routh là một danh tiền hải quân Lục Chiến đội lão binh, quân sự tố dưỡng tự nhiên không cần phải nói, nhìn như lặng yên không một tiếng động, kỳ thật động tác cực nhanh, liền tại không người nhìn chăm chú dưới tình huống, từ tây trang áo khoác phía dưới, móc ra một phen súng lục có ổ quay.

Có lẽ là binh lính trực giác, họng súng của hắn thứ nhất nhắm ngay bên cạnh Chad - Littlefield, người này cự ly hắn gần nhất, uy hiếp không thể nghi ngờ là lớn nhất .

“Không......”

Chris - Kyle muốn kêu, nhưng hắn thanh âm còn chưa tới cổ họng thượng, tiếng súng liền vang .

Phanh --

Tiếng súng trung, Chad - Littlefield đầu nếu lạn dưa hấu như vậy nổ tung, hồng bạch phun đến sau đầu.

[ Eddie Routh tâm lý không phải hồ biên , chủ yếu là đến từ chính hắn nhận phỏng vấn khi khẩu thuật cùng tin tức, theo chính hắn theo như lời, ngày đó lần đầu tiên động sát tâm, là vì Kyle hai người ngồi ở hàng xe trước không với hắn nói chuyện.]

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 914: Nữ Nhân Dị Thường Dũng Cảm

Từ Eddie Routh không hề có điềm báo móc ra súng lục có ổ quay, đến hắn một thương đánh bạo ngồi ở bên cạnh Chad - Littlefield đầu, bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt công phu, trong phòng nghỉ lúc này còn có vài người khác, ngay cả phản ứng đều không có kịp phản ứng.

Hiện trường chỉ có hai người phản ứng lại đây, một là Matthew, một cái khác là Chris - Kyle.

Matthew kinh lịch qua một lần buôn lậu thuốc phiện đối với hắn giảo sát, chẳng những không có chết đi, ngược lại đem mấy tên kia đưa vào Địa Ngục, lại gặp phải đấu súng hiểm cảnh, trước tiên liền có phản ứng.

Chris - Kyle tại Iraq giết người như ma, thần kinh sớm cứng cỏi vô cùng.

Nhưng bị bạo đầu là hắn bằng hữu, này đau đớn hắn thần kinh.

Matthew cùng Chris - Kyle phản ứng hoàn toàn bất đồng, Chris - Kyle đằng đứng lên, cách bàn tròn liền muốn triều Eddie Routh đánh tới, tựa hồ muốn giành ở đối phương lại động thủ phía trước, chế phục hắn.

Cùng lúc đó, Matthew phản chân đá vào trên ghế, trầm trọng gỗ thô ghế dựa hướng phía sau đổ đi, hắn cũng hướng mặt đất đổ đi.

Này tấm bàn đường kính có hơn một mét, như vậy cự ly dưới, trúng một viên đạn, tuyệt đối chiếm không được hảo.

Cách nhất trương không nhỏ bàn đi chế phục một đột nhiên chuyển biến thành cầm thương bạo đồ, Matthew tự hỏi không năng lực này.

Hắn ngắm đến Chris - Kyle nhào ra đi thân ảnh, đối với này vị dũng cảm quân nhân tự đáy lòng bội phục.

Bất quá Matthew không có xấu hổ, sinh mệnh chỉ có một lần, đối mặt loại này hiểm cảnh, không có cái gì so bảo trụ tính mạng càng thêm trọng yếu.

Chris - Kyle đang muốn nhào qua, Chad - Littlefield thi thể hướng mặt đất ngã quỵ, Matthew trượt hướng mặt đất, Eddie Routh họng súng đang tại chuyển hướng bên này.

Tiếp theo viên đạn sẽ bắn hướng ai? Chính mình vẫn là Chris - Kyle?

Không ai biết, Matthew cũng không biết, cho nên hắn đi xuống đổ đồng thời, thuận tay bắt được gốm trắng ly, dùng thường niên rèn luyện mạnh mẽ bắp thịt ném đi ra ngoài.

So với Chris - Kyle cách một cái bàn chuẩn bị nhào ra đi thân thể, còn có Eddie Routh muốn di động chín mươi độ tài năng chuyển tới được họng súng, Matthew động tác biên độ càng nhỏ, tốc độ cũng liền càng nhanh.

Đương nhiên, tiểu biên độ động tác, cũng vô pháp dùng tới bao nhiêu lớn lực lượng.

Matthew chỉ cầu có khả năng nhiễu đến Eddie Routh xạ kích động tác, khiến hắn chậm một chút, họng súng lệch một chút, viên đạn không cần lại đánh tới trên người.

Chris - Kyle là tay súng bắn tỉa, xuất ngũ sau thân thể mập ra rõ ràng, hơn nữa hắn bản nhân không chỉ một lần thừa nhận, không giỏi gần người vật lộn.

So với Matthew, hắn chậm hơn không thiếu.

Chris - Kyle mông rời đi ghế dựa, hai chân còn không có phát lực, Eddie Routh họng súng dĩ nhiên chuyển lại đây, chỉ chính là hắn bên này.

Thậm chí, Chris - Kyle cặp kia thuộc về tay súng bắn tỉa ánh mắt, bắt giữ đến Eddie Routh trên mặt lóe qua phẫn nộ cùng điên cuồng.

“Muốn chết sao?” Chris - Kyle lóe qua một ý niệm,“Không chết tại trong tay địch nhân, lại chết ở muốn giúp chiến hữu trên tay.”

Liền tại tiếng súng vang lên phía trước, một gốm trắng chén trà như thiểm điện bay lại đây, đụng vào Eddie Routh có chút tái nhợt trên mặt, bị chén trà này một đụng, Eddie Routh cánh tay cùng đầu cùng nhau động, họng súng nháy mắt trật.

Phanh --

Tiếng súng lại một lần vang lên, Chris - Kyle chỉ cảm thấy lỗ tai nháy mắt không có cảm giác, tiếp theo chính là một trận phỏng.

Matthew trong lòng cả kinh, tiếp thân thể không có bất cứ cảm giác khác thường truyền đến, suy đoán chính mình né tránh này một thương.

Thế nhưng, thương như cũ tại Eddie Routh trong tay.

Gỗ thô bàn rất rộng cũng rất lớn, bàn phía dưới cũng rất rộng rãi, Matthew biết chính mình mau nữa cũng chạy bất quá viên đạn, né tránh chết người nhất kia một thương, phản kích có thể từ bàn phía dưới bắt đầu.

Phù phù --

Matthew so với bị bạo đầu Chad - Littlefield càng nhanh một bước đổ ở trên mặt đất, lập tức nằm chui vào dưới gầm bàn, bay lên một cước đi đạp Eddie Routh yếu hại.

Chris - Kyle là cái gì tình huống, hắn đã quản không được, súng ống câu lạc bộ có rất cường nhân viên bảo vệ, nhưng nghe đến tiếng súng chạy tới cần thời gian.

Này nổi lên biến cố, gọi người trợn mắt há hốc mồm, tuy rằng thân ở súng ống câu lạc bộ, vừa còn đánh không thiếu viên đạn, nhưng trong phòng nghỉ người đều ngây ngẩn cả người.

Bắn bia cùng đánh người hoàn toàn bất đồng a !

Thẳng đến tiếng thứ hai súng vang, những nhân tài này kịp phản ứng, rít the thé lập tức vang lên.

Những người này không mù quáng chạy loạn, có thể ở Neborah câu lạc bộ tiêu phí , cơ bản đều là chút tư thâm thương hữu, ứng đối đấu súng chuyện thứ nhất, chính là trước quỳ rạp trên mặt đất.

Phong bế phòng bên trong, chung quanh bay loạn lựu đạn phi thường muốn mạng.

Có một người, so với bọn họ phản ứng càng nhanh.

Tiếng thứ hai súng vang còn chưa xuất hiện, Margot - Robbie dĩ nhiên phản ứng lại đây.

Nàng vẫn chú ý phía sau đối thoại, thường thường liền vụng trộm quay đầu xem xét vài lần, lần này vừa lúc nhìn thấy Eddie Routh móc súng giết hắn đồng bạn.

Margot - Robbie không thể tránh khỏi nhận đến kinh hách, cũng sửng sốt một chút.

Nhưng nàng không phải bình thường nữ nhân, từ nhỏ liền tại Australia trong nông trường cưỡi ngựa sờ thương, đánh qua con thỏ, giết qua dã lộc, tấu qua chuột túi, mấy lần tại nông trường bảo vệ chiến trung đánh bại hoang dại động vật, trong khung có loại thuộc về cao bồi cường hãn dã tính.

Dưới đại đa số tình huống, rất nhiều nữ nhân đối mặt loại tình huống này, chỉ biết kinh hoảng rít the thé, có thể ôm đầu nằm xuống đất liền thuộc về ứng đối năng lực tương đối cường .

Margot - Robbie sửng sốt không một giây, liền phản ứng lại đây, kịp phản ứng nháy mắt, nàng không có rít the thé, cũng không có quỳ rạp trên mặt đất, mà là nhanh chóng nhìn về phía cái kia nổi điên xuất ngũ lão binh cái ót.

Nàng tại Eddie Routh phía sau, Eddie Routh đối phía sau không hề có phòng bị.

Có lẽ là cao bồi thiên tính cho phép, Margot - Robbie liên tưởng cũng không có tưởng, một phen chộp lấy trên bàn gốm trắng bôi, chiếu Eddie Routh cái gáy môn, hung hăng đập xuống.

Margot - Robbie dùng tới lớn nhất khí lực, tiếng súng vừa vang lên lần thứ hai, nàng trong tay chén trà nện ở Eddie Routh trên đầu.

Oành --

Phảng phất hai khối thạch đầu đụng vào cùng nhau.

Này vi Anh quốc vương thất cung cấp khí cụ công ty tạo ra đồ sứ phi thường rắn chắc, gốm trắng bôi nện ở Eddie Routh trên trán, huyết hoa nháy mắt nở rộ, ly gốm lăng là không toái.

Eddie Routh sớm không phải tại Iraq trên chiến trường tinh nhuệ binh lính , xuất ngũ sau thất nghiệp ở nhà thời gian rất lâu, thêm một ít tâm lý cùng tinh thần vấn đề tra tấn, thân thể không được như trước.

Như vậy một ly nện ở trên trán, đại bộ phận người đều phải quỳ, Eddie Routh cũng không ngoại lệ.

Matthew kia một cước còn chưa đá vào Eddie Routh trên người, liền nhận thấy được hắn đột nhiên ngã xuống, nghe thanh âm giống như bị thứ gì tạp như vậy.

Này ngắn ngủi nháy mắt đột phát tình huống nhiều lắm, Matthew quản không được nhiều như vậy, kia một cước lại vẫn đá vào Eddie Routh trên người.

Bất quá, bởi vì Eddie Routh cũng tại đổ nghiêng, này một chân không có đạp trung yếu hại, mà là đá vào trên bụng, Matthew lực lượng không phải bình thường lớn, Eddie Routh liên quan ghế dựa triều trắc phía sau ngã quỵ đi xuống.

Matthew từ bàn phía dưới chui ra đến, trước một cước đem Eddie Routh trong tay súng lục có ổ quay đá đi, thừa dịp Eddie Routh còn tại choáng váng, lập tức nhào tới.

Hắn một bàn tay đem Eddie Routh hai tay đặt ở trên đầu, một tay còn lại bóp chặt hắn cổ.

Cùng lúc đó, Matthew đã nhìn thấy, Margot - Robbie mang mũ cao bồi đứng ở phụ cận, trong tay còn cầm một tích huyết gốm trắng ly.

Tạp nằm sấp xuống Eddie Routh là Margot - Robbie ! Matthew không khó được ra này kết luận.

Neborah làm đến này phê ly thật đúng là rắn chắc a, nhất định là cứu mạng thiết yếu khí cụ a ! quay đầu cũng từ kia gia Anh quốc công ty định một ít.

Chris - Kyle cầm rút ra dây lưng chạy tới, cực kỳ thuần thục trói lên Eddie Routh tay, Matthew thấy rõ ràng, Chris - Kyle bên trái lỗ tai tại tích huyết, nhưng thoạt nhìn không phải rất nghiêm trọng, tựa hồ viên đạn không có trực tiếp đánh trúng hắn lỗ tai.

“Mary, báo nguy !” Matthew lại đối Margot - Robbie nói.

Margot - Robbie lúc này mới nhận thấy được tay đang run rẩy, nhanh chóng buông xuống ly, lấy di động ra, gọi cho “911”.

“Không có việc gì đi.” Matthew hỏi Chris - Kyle.

Chris - Kyle nhẹ nhàng lắc đầu,“Ta không sao.”

Matthew quay đầu nhìn Chad - Littlefield, không cần đi qua, cũng biết Chad - Littlefield không có cứu.

Như thế gần cự ly, bị đại uy lực súng lục có ổ quay trực tiếp oanh trúng đầu, nửa cái ót đều bay đi ra ngoài, căn bản không có khả năng sống sót.

Xử lý tốt bị đập nhân sự không biết Eddie Routh, Matthew kéo qua một cái ghế ngồi ở mặt trên, chân không tự giác tại hơi hơi run run.

Hôm nay một lần này, so lần trước nguy hiểm nhiều.

Như vậy gần cự ly, Eddie Routh không biết vì sao đột nhiên rút thương, nếu đệ nhất thương không phải bắn về phía Chad - Littlefield đâu? Bắn về phía hắn mà nói, hắn có thể né tránh sao?

Đáp án hiện rõ ràng.

Còn có mặt sau, nếu không phải Margot - Robbie tạp Eddie Routh một ly, hắn như cũ có sinh mệnh nguy hiểm.

Chỉ là lúc ấy dưới loại tình huống này, muốn sống, chỉ có thể mạo hiểm.

Nghĩ đến đây, Matthew nhìn về phía Margot - Robbie, thấy nàng đang nhìn chính mình, không khỏi đối Margot - Robbie gật gật đầu, từ trên trình độ nào đó đến nói, Harley Quinn hôm nay coi như là cứu hắn.

Nữ nhân này thật sự rất không phải bình thường, dưới loại tình huống này dám ra tay, tuyệt đối vạn trung không một.

Matthew thấy rõ ràng, Margot - Robbie sắc mặt trắng bệch, giống như cũng tại nghĩ mà sợ.

Lại hỏi Chris - Kyle một câu, hắn đứng lên đi đến Margot - Robbie bên cạnh, vỗ nhè nhẹ nàng cánh tay, an ủi nói,“Đừng lo lắng, không có việc gì .”

Margot - Robbie trở tay bắt lấy Matthew trên cánh tay, Matthew có thể cảm giác được tay nàng đang rung động.

“Khiến ta trảo một hồi.” Margot - Robbie không chút nào che giấu chính mình hiện tại nghĩ mà sợ,“Ta muốn bình phục một chút tâm tình.”

Matthew nhậm Margot - Robbie nắm chặt cánh tay, chẳng sợ trảo thực đau cũng không có biểu hiện ra ngoài, này cùng hoạn nạn sau cảm giác, nháy mắt kéo gần lại hai người cự ly.

“Gặp quỷ a.” Matthew nhìn Chris - Kyle cùng chết mất Chad - Littlefield, trong lòng thẳng nghi ngờ,“Eddie Routh cùng này hai người rốt cuộc có cái gì oán hận, thế nhưng trực tiếp rút súng giết người.”

Hắn vận khí rất tao, gặp Eddie Routh loại này nhân; Vận khí cũng rất tốt, ném ra bên ngoài chén trà nện ở Eddie Routh trên mặt, mang lệch đệ nhị thương.

Còn có, một dị thường dũng cảm nữ nhân bang đại ân.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 915: Thấy Chết Không Cứu

Cảnh sát rất nhanh đuổi tới, còn thừa sự tình tự nhiên do cảnh sát xử lý, trong phòng nghỉ có rất nhiều người chứng kiến, thêm camera theo dõi, toàn bộ sự kiện rõ ràng sáng tỏ, lớn nhất nghi vấn vẫn là Eddie Routh động cơ, chung quy Chris - Kyle cùng Chad - Littlefield là người muốn giúp hắn.

Không lâu thời gian, cảnh sát phân biệt là bao gồm Matthew cùng Margot - Robbie ở bên trong nhân làm ghi chép, lại để người tạm thời xử lý Chris - Kyle miệng vết thương.

Chris - Kyle tại Iraq trên chiến trường liền vài lần cùng Tử Thần thoáng qua, một lần này nữ thần may mắn như cũ chiếu cố hắn, lỗ tai chỉ là băng đạn khởi nóng rực dòng khí dẫn phát trầy da mà thôi.

Xác thực điểm đến nói, Eddie Routh bắn ra đệ nhị viên đạn căn bản là không có đụng tới Chris - Kyle.

Matthew cũng cho rằng chính mình là bị nữ thần may mắn chiếu cố nhân, như vậy gần cự ly, đối mặt một không biết giết qua bao nhiêu nhân điên cuồng lão binh, có thể từ dưới họng súng chạy trốn thật sự rất may mắn.

Từ làm xong ghi chép phòng đi ra, Matthew phát hiện Helen - Hermann đã chạy lại đây.

“Gặp quỷ !” Helen - Hermann hạ giọng, nói,“Ngươi như thế nào tổng có thể gặp phải những thứ này sự?”

Nàng oán giận một câu, lại hỏi,“Không thụ thương đi?”

“Ta không sao.” Matthew cũng không đem nàng oán giận để ở trong lòng,“Người nọ muốn giết là Chris - Kyle cùng Chad - Littlefield, ta vận khí không tốt.”

Một cái khác cửa phòng mở ra, Margot - Robbie đi ra, nhưng nàng rõ ràng không Matthew như vậy hảo đãi ngộ, người đại diện không có lại đây.

Matthew dùng ánh mắt ý bảo dưới Margot - Robbie, nói,“Ta đi chào hỏi, người này vừa rồi cũng tính cứu ta.”

Helen - Hermann nhìn thấy Margot - Robbie hướng bên này đi tới, hỏi trước một câu,“Sao thế này.”

“Này Australia tiểu nữu phi thường bưu hãn, là nàng tạp đem cái kia nổi điên lão binh tạp quỳ .” Matthew ngữ tốc cực nhanh đại khái nói một chút, sau đó nghênh lên tới được Margot - Robbie, nói,“Thế nào, bọn họ không có làm khó dễ ngươi đi?”

Margot - Robbie nhẹ nhàng lắc đầu,“Không có, chính là đem sự tình nói một chút.”

Helen - Hermann đi tìm cảnh sát nhân hỏi hỏi, lại đây nói,“Hảo, chúng ta hiện tại có thể đi.”

Matthew nhìn về phía Margot - Robbie,“Ngươi lái xe đến?” Nhìn thấy Margot - Robbie gật đầu, lại hỏi,“Còn có thể lái xe sao? Muốn hay không tọa của ta xe cùng nhau đi? Ngươi đem xe phóng nơi này, buổi tối ta khiến câu lạc bộ người cho ngươi đưa đi.”

Margot - Robbie nghĩ nghĩ, nói,“Hẳn là không có việc gì, không cần như vậy phiền toái.”

Matthew gật gật đầu, cũng không miễn cưỡng, lại nhìn xem Chris - Kyle, vị này lão binh cảm xúc rất không xong, mất đi bằng hữu thống khổ đang tại tra tấn hắn, Matthew cũng không biết nên như thế nào an ủi Chris - Kyle, may mà Taya - Kyle đã chạy lại đây.

Hắn đơn giản cùng Chris - Kyle cùng Taya - Kyle nói vài câu, sau đó liền cáo từ ly khai.

Taya - Kyle thấp giọng nói với hắn , theo sau liền sẽ mang Chris - Kyle nhìn tâm lý thầy thuốc.

Chiến tranh mang đến di chứng vẫn đều tại ảnh hưởng Chris - Kyle.

Matthew đối với này bất lực, rất nhanh cùng Helen - Hermann cùng Margot - Robbie cùng ra xạ kích câu lạc bộ.

Sự kiện phát sinh thời gian còn thiếu, còn ở một quản lý nghiêm khắc phong bế hoàn cảnh trung, truyền thông còn giống như không được đến tin tức, bên ngoài không có nhìn thấy phóng viên.

Margot - Robbie cùng Matthew cáo biệt sau, một mình lái xe rời đi.

Matthew không có lái xe, trực tiếp đem chìa khóa xe ném cho câu lạc bộ nhân, làm cho bọn họ theo sau đưa đi Horner trang viên, lập tức lên Helen - Hermann xe.

“Muốn đi xem tâm lý thầy thuốc sao?” Helen - Hermann khiến tài xế lái xe, hỏi,“Cần sao?”

“Không cần.” Matthew lên xe, liền đem sở hữu sống sót sau tai nạn ném tới sau đầu, nói thẳng,“Helen, sự tình nếu phát sinh, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng.”

Hắn hơi làm suy xét, còn nói thêm,“Ngươi phụ trách cùng kịch tổ tin tức quan câu thông, còn có tin tức truyền thông câu thông, ta sẽ cấp Neborah gọi điện thoại, khiến hắn lộng phân theo dõi video cho ngươi, ngươi nắm giữ hảo thả ra thời cơ, ta muốn lần này sự kiện có thể khiến American Sniper gợi ra càng nhiều người chú ý.”

Sự tình không thể nghịch chuyển, lại có thể lấy đến lợi dụng.

Helen - Hermann lại bổ sung một điểm,“Đẳng tin tức lên men sau, ta sẽ triệu tập tin tức tuyên bố hội. Còn có, ta lấy của ngươi danh nghĩa công khai tìm giúp xuất ngũ lão binh từ thiện tổ chức quyên bút tiền.”

Matthew gật gật đầu,“Ngươi trực tiếp cùng Amanda câu thông.”

Này mấy không có dị nghị, hắn điểm ấy ánh mắt vẫn phải có, hiện tại quyên tiền là vì American Sniper có thể càng nhiều kiếm tiền.

“Cái kia Margot - Robbie danh tự có điểm quen tai?” Helen - Hermann đột nhiên hỏi.

“Một Australia diễn viên, tiểu minh tinh.” Matthew nói đơn giản nói,“Nàng hôm nay là chuyên môn tại sân bắn chờ ta , muốn theo ta tranh thủ tại American Sniper trung biểu diễn Taya - Kyle cơ hội.”

Helen - Hermann lại nói,“Dám chủ động công kích cầm thương bạo đồ, lá gan không phải bình thường đại, đổi thành là ta cũng không tất dám.”

Nghe nói như thế, Matthew cố ý hỏi,“Ngươi sẽ không đối với ta thấy chết mà không cứu, phải không? Ngươi khẳng định sẽ ra tay .”

“Không hẳn.” Helen - Hermann nhàn nhạt nói,“Ngươi không phải đối với ta nói qua sao, không có cái gì so với chính mình mạng nhỏ càng trọng yếu.”

Matthew nháy mắt không nói gì, tiếp lại nhớ đến Margot - Robbie, này Australia nữ diễn viên thật sự rất dũng cảm.

Trở lại Horner trang viên, Matthew lập tức cùng American Sniper kịch tổ thử vai đạo diễn muốn Margot - Robbie lần đầu thử vai ghi hình, Margot - Robbie kỹ xảo biểu diễn chưa nói tới bao nhiêu hảo, cũng không tính kém, vạch đến đạt tiêu chuẩn tuyến trên đây không thành vấn đề.

Lập tức, hắn cấp Clint - Eastwood đánh điện thoại.

Tuy rằng nữ chính hoàn toàn có thể do hắn đánh nhịp, nhưng Matthew vẫn là trước tiên cùng Clint - Eastwood chào hỏi, chung quy tôn trọng là cho nhau .

Clint - Eastwood xem qua lần đầu thử vai ghi hình sau, chuyên môn hồi điện thoại tỏ vẻ hoàn toàn đồng tình.

Matthew tạm thời không có thông tri Margot - Robbie, hơn nữa hắn không có Margot - Robbie liên hệ phương thức, hôm nay phát sinh ngoài ý muốn quá nhanh , căn bản chưa kịp muốn.

Loại sự tình này, hắn lại ném cho Helen - Hermann, Margot - Robbie cũng là tiểu minh tinh, lấy Helen - Hermann năng lực, tìm đến nàng người đại diện hoặc là kinh tế công ty cũng không khó.

Hôm đó buổi chiều, Helen - Hermann liền ước Elena - Boyar gặp mặt, lập tức trên mạng bắt đầu xuất hiện đấu súng sự kiện tương quan tin tức, dẫn đầu đưa tin truyền thông cơ bản đều là Helen - Hermann liên hệ hảo, lập trường tự nhiên là thiên hướng về Matthew .

Cảnh sát cũng xác nhận lần này sự kiện chân thật tính, đêm đó liền triệu tập một loại nhỏ tin tức thông khí hội.

Đến ngày hôm sau, Helen - Hermann đại biểu Matthew tổ chức tin tức tuyên bố hội, truyền thông nhất thời ồ lên, nhưng theo sau đưa tin như cũ thiên hướng về Matthew.

“Matthew - Horner cùng Chris - Kyle tao ngộ tay súng tập kích, hai người liên thủ chế phục bạo đồ !”

Giống như vậy tin tức đại lượng ở trên truyền thông tràn ra, trong đó không thiếu đều nhắc tới Margot - Robbie danh tự, đây cũng là Matthew khiến Helen - Hermann cố ý làm.

Tại trên tin tức tuyên bố hội, Helen - Hermann trọng điểm đề cập vị này Australia nữ diễn viên.

Này coi như là cho nàng ra tay giúp một điểm tiểu hồi báo, huống hồ đối kịch tổ cũng có ưu việt, Matthew đã quyết định sử dụng Margot - Robbie làm American Sniper nữ chính.

Tựa như lúc trước Burbank buôn lậu thuốc phiện đấu súng sự kiện như vậy, lần này truyền thông đồng dạng sao phi thường nhiệt, American Sniper thắng được vô số người chú ý.

Lại chính là, này lại một lần gợi ra xã hội đối với xuất ngũ lão binh vấn đề coi trọng.

Mĩ quốc tại xuất ngũ binh lính hậu tục vấn đề bên trên làm thực không xong, sau đó liền dẫn phát thật nhiều thật nhiều vấn đề, có điểm sạp phô quá lớn không rảnh chú ý cảm giác.

Người bình thường xã hội tâm lý là cân bằng , rời xa huyết tinh cùng tàn nhẫn, mà trong chiến tranh loại này cân bằng bị triệt để đảo điên.

Bắc Mĩ truyền thông rất cường đại, theo sau thế nhưng làm đến Eddie Routh mặt đối mặt phỏng vấn.

Cũng là xem qua lần này phỏng vấn, Matthew mới biết được Eddie Routh tâm lý vấn đề có bao nhiêu nghiêm trọng.

Eddie Routh tại phỏng vấn khi toát ra đến ý tứ rất đơn giản, tổng kết lên chính là: Chính mình y chiến hậu thất nghiệp cảm giác nhân sinh không có cái gì ý nghĩa, cho rằng chiến tranh đoạt đi chính mình hết thảy chính mình là người thất bại; Chris - Kyle cùng Chad - Littlefield không phải rất ngưu bức sao, lại là chiến đấu anh hùng lại có mỹ mãn gia đình, cùng lão tử hình thành đối lập rõ ràng, còn tm giả mù sa mưa đến an ủi lão tử, lão tử liền muốn làm chết các ngươi, khiến các ngươi tm lên mặt.

Thay lời khác đến nói, vô luận Chris - Kyle cùng Chad - Littlefield làm cái gì, Eddie Routh đều cho rằng đây là đối với hắn hiện tại thất lạc nhân sinh trào phúng.

Chiến tranh dẫn phát tâm lý thương tích đáng giá đồng tình, nhưng không có bất cứ quyền lực tùy tiện giết người.

Huống hồ, hắn còn uy hiếp đến Matthew nhân thân an toàn.

Có chiến tranh tâm lý thương tích không chỉ hắn một, Chris - Kyle đồng dạng cũng có.

Nhưng Chris - Kyle lựa chọn phương thức hoàn toàn bất đồng, tâm lý thầy thuốc nói cho hắn nếm thử đi bang trợ người khác sẽ giảm bớt hắn bệnh tình, kết quả hắn kém điểm bị chính mình giúp nhân giết.

Khác Matthew quản không được, này Eddie Routh một đời đừng nghĩ lại từ trong ngục giam đi ra .

Còn có chút tiểu báo phát chút loạn thất không tao tin tức, tỷ như có tiểu báo phỏng vấn Eddie Routh tỷ tỷ, nàng nói Eddie Routh làm như vậy là vì Chris - Kyle cùng Chad - Littlefield vẫn có phát tin tức cười nhạo hắn.

Nhưng phát tin tức ở nơi nào, nội dung là cái gì, nàng lại lấy không ra đến bất cứ chứng cớ.

Chuyện này không cần phân biệt thật giả, nếu trào phúng một người liền muốn trả giá sinh mệnh đại giới, kia sở hữu đám anh hùng bàn phím đều phải đi tìm chết .

Matthew không có ở chuyện này phân tán tinh lực, tiếp tục vi American Sniper làm chuẩn bị, tại Helen - Hermann liên hệ đến Margot - Robbie người đại diện sau, Bella - Anderson rất nhanh thu phục cùng Margot - Robbie ở giữa diễn viên hợp đồng, đối với Margot - Robbie này đẳng cấp nữ diễn viên đến nói, cơ hội so thù lao càng thêm trọng yếu.

American Sniper này hạng mục được chú ý, mãi cho đến tiến vào giữa tháng 10, này bộ phim tại nam California hoang mạc cốc địa trung chính thức khởi động máy quay chụp.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 916: Nhân Tạo Cất Cao

Ghé vào rách nát trên lầu các, Matthew thông qua kính ngắm chuẩn nhìn phía trước, nổ vang xe tăng thanh từ dưới lầu truyền đến, Tiểu Lâu tựa hồ đều đang run rẩy, nhưng hắn một chút không chịu ảnh hưởng, từ tay đến mắt lại tới tay, đều dị thường ổn định.

Liền ở phía trước, ngã tư đường dĩ nhiên biến thành phế tích, gạch đá gạch ngói vụn rải rác ở trung gian, có chút địa phương còn có rõ ràng hố đạn, hai bên phòng ở rách nát không chịu nổi, rậm rạp dày đặc vết đạn phảng phất đang vì người đứng xem giảng thuật một bi thảm cố sự.

Chiến tranh tức tại trước mắt !

Kịch tổ tỉ mỉ bố trí này tòa tiểu trấn, tựa hồ bị đạn pháo nổ một lần, lại bị súng máy bắn phá qua một lần như vậy.

Matthew quay ngược mũ quân đội, tay cầm lấy thương không có một tia một hào run rẩy, giống như là trải qua chiến hỏa chân chính quân nhân như vậy.

Còn có trong tay hắn súng ống cùng đặt tại một bên M4 súng trường, không một không mang theo chiến hỏa dấu vết.

Súng ống thoạt nhìn có chút cũ, rất nhiều địa phương đều có tróc sơn.

Kịch tổ phía sau màn bộ môn, trước đây trù bị trung, làm tỉ mỉ chuẩn bị.

Xe tăng toát ra sương khói từ tiểu lâu bên trên thổi qua, Matthew ghé vào trên lầu các, không chút sứt mẻ.

Mồ hôi từ hắn trên trán chảy xuống, Matthew thấp giọng nói,“Nơi này thật mẹ nó nóng a.”

Máy quay phim liền tại bên cạnh, quay chụp hắn nhất cử nhất động.

Bên cạnh quan sát thủ nói tiếp nói,“Nơi này bùn nếm lên tựa như cứt chó như vậy.”

Matthew tập trung tinh thần nhìn về phía trước, vẫn là trừu không đáp một câu,“Nói giống như ngươi nếm qua như vậy.”

Nhân viên quan sát trước dùng kính viễn vọng nhìn nhìn xa xa, tiếp cười mắng,“Nhắm lại của ngươi thối miệng.”

Tiểu Lâu phía dưới xe tăng oanh long long khai qua, vì xây dựng chân thật chiến trường không khí, chẳng sợ xe tăng sẽ không xuất hiện ở màn ảnh trung, đạo diễn Clint - Eastwood như cũ khiến đóng vai quân Mỹ diễn viên cùng từ Lầu Năm Góc mượn đến xe tăng, phối hợp Matthew bên này trên lầu quay chụp.

Trừ mắc máy quay phim, hết thảy thoạt nhìn đều như là chân thật chiến trường.

Đây cũng là Matthew cùng Clint - Eastwood theo đuổi hiệu quả, nếu là tự truyện tính chất phim, chiến tranh tất nhiên muốn viết thực, 100% hoàn nguyên hiện thực không có khả năng, cũng cùng thương nghiệp điện ảnh yêu cầu có nhất định xung đột, nhưng loại này phim chiến tranh khẳng định không thể hư ảo hóa cùng khoa học viễn tưởng hóa.

“Đình !”

Đạo diễn Clint - Eastwood kêu ngừng quay chụp, nguyên bản lộn xộn trường quay lập tức an tĩnh lại, Clint - Eastwood tìm đến Matthew dặn dò vài câu, quay chụp lại bắt đầu.

Matthew uống trước mấy ngụm nước, lại có hoá trang sư lại đây bổ trang, sau đó quỳ rạp trên mặt đất, tiếp tục đảm đương tay súng bắn tỉa.

May mắn hiện tại nhanh đến tháng mười một , nơi này cứ việc nhật chiếu cường liệt, độ ấm lại cũng không có đến không thể chịu đựng được tình cảnh.

Theo Clint - Eastwood ra lệnh một tiếng, Matthew lập tức tiến vào trạng thái.

Hắn ghé vào lầu các giản đơn công sự che chắn mặt sau, thông qua kính ngắm chuẩn gắt gao nhìn chằm chằm xa xa chiến trường, được ích lợi từ Chris - Kyle tự mình huấn luyện, ít nhất thoạt nhìn rất giống là chuyên nghiệp tay súng bắn tỉa.

“Ta nhìn thấy có đang tại gọi điện thoại khả nghi tác chiến nhân viên.” Matthew thanh âm không tính cao,“Hắn đang nhìn chúng ta đoàn xe tại gọi điện thoại, hoàn tất.”

Matthew trên vai đeo micro có thanh âm vang lên,“Nếu ngươi cho rằng hắn tại hội báo đoàn xe hướng đi sao? Của ngươi hết thảy hành động đạt được chấp thuận, ngươi căn cứ tình huống đến làm quyết định, hoàn tất !”

Nghe nói như thế, Matthew nhẹ nhàng điều chỉnh kính ngắm chuẩn, bên cạnh nhân viên quan sát nhẹ giọng nói,“Hắn khả năng chỉ là đánh cho hắn mụ mụ.”

Matthew tiếp tục điều chỉnh kính ngắm chuẩn,“Hắn đi !”

Lời này không chỉ là trống rỗng miêu tả, mà là đối diện thật có Arabia duệ diễn viên đang làm này mấy động tác.

Sau đó, Matthew dựa theo trước đó kế hoạch hảo phương hướng thoáng di động súng ngắm, một đôi Arabia duệ mẫu tử xuất hiện ở hắn thư kích màn ảnh trong.

“Đợi đã, ta nhìn thấy một nữ nhân mang theo hài tử triều đoàn xe bên kia đi .” Matthew nhanh chóng nói,“Cự ly 200 yard, còn tại triều đoàn xe đi.”

Tại Matthew kính ngắm chuẩn trung, không chỉ là có đôi mẫu tử này, còn xem đều máy quay phim cùng nhiếp ảnh sư, nhưng hắn phảng phất không có nhìn thấy như vậy, thờ ơ.

Hậu kỳ cắt nối biên tập khi sử dụng màn ảnh, tự nhiên do mặt khác máy quay phim phụ trách quay chụp.

Matthew ngữ tốc nhanh hơn,“Nữ nhân cánh tay không có đong đưa, nàng mang theo đồ, nàng móc ra một khỏa nga chế RPG bom......”

Lời kịch còn có nói xong, Clint - Eastwood liền kêu ngừng quay chụp,“cut ! Matthew, của ngươi lời kịch ngữ khí không đối.”

Toàn bộ trường quay đều ngừng lại.

Matthew đứng lên, nhìn về phía cách đó không xa Clint - Eastwood, hắn không có nhận thấy được chính mình nơi nào xảy ra vấn đề.

Loại này lắp ráp cảnh tượng quay chụp, một khi ra ngoài ý muốn, đều tương đối phiền toái.

Nhưng vì cấp diễn viên thân lâm kỳ cảnh cảm giác, khiến hắn này nam chính có thể làm một bị vây ở trên chiến trường tay súng bắn tỉa, dựa theo Clint - Eastwood thuyết pháp, này mấy đều là tất yếu .

Từng, Clint - Eastwood quay chụp [ Million Dollar Baby ], vì cấp Hilary - Swank tìm đến thi đấu cái loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác, cố ý thuê rất nhiều chuyên nghiệp người xem hiện trường chế tạo không khí.

Clint - Eastwood thuộc về tương đối lạc hậu đạo diễn, rất nhiều quay chụp phương thức tương đối truyền thống.

Lấy hiện tại đạo diễn thực hiện, khẳng định là đem này mấy màn ảnh hoàn toàn tách ra quay chụp, về phần diễn viên cảm giác, có thể một lần một lần chậm rãi tìm.

Matthew từ mặt đất bò lên, xoa xoa có chút run lên cánh tay cùng đầu gối cái, Clint - Eastwood tìm lại đây, nói,“Ngươi vừa dùng ngữ khí có vấn đề.”

“Ân.” Matthew gật gật đầu.

Clint - Eastwood nói thẳng,“Ngươi là một cung cấp phía sau trợ giúp tay súng bắn tỉa, một càng có thể quan sát chiến trường toàn cục nhân, đối với xuất hiện khả năng địch nhân, mặc kệ là nữ nhân, vẫn là hài tử, này bản chất ý nghĩa là giống nhau , không thể bởi vì bọn họ là nữ nhân hoặc là hài tử, ngươi liền mang theo chủ quan cảm tình sắc thái !”

Matthew vừa nghĩ biên đang tự hỏi, quay chụp phía trước hắn cùng với Chris - Kyle bản nhân từng có rất nhiều trao đổi, Chris - Kyle miêu tả qua cùng loại cảnh tượng, tại Chris - Kyle trong mắt, trên chiến trường chỉ có chính mình nhân cùng địch nhân.

Dùng Chris - Kyle lời đến nói, chiến hữu tin tưởng ngươi, ngươi tất yếu vì bọn họ cung cấp yểm hộ, tiêu diệt tiềm tại uy hiếp.

Clint - Eastwood tiếp tục nói,“Matthew, ngươi nếm thử một chút, dùng người đứng xem góc độ, dùng tối bình thản cùng đơn giản nhất phương thức miêu tả hai mẹ con đó hành vi, không cần mang bất cứ chủ quản cảm tình sắc thái.”

Hắn lại nhắc nhở nói,“Nhớ kỹ, Chris - Kyle là huấn luyện có tố vương bài tay súng bắn tỉa, sẽ không lung tung đồng tình nhân, đối với người khác loạn phát đồng tình tâm, khả năng trực tiếp khiến đồng bào chiến hữu vứt bỏ tính mạng !”

Matthew đã tưởng minh bạch , lập tức gật đầu nói,“Hảo, chúng ta lại đến một lần.”

Nói xong, hắn hoạt động xuống tay chân, lại một lần ghé vào lầu các giản đơn công sự che chắn mặt sau, lại dựng lên thư kích súng trường.

Tại Matthew điều chỉnh qua đi, này một màn ảnh thuận lợi quay chụp hoàn tất.

Nhưng kế tiếp màn ảnh quay chụp phía trước, Clint - Eastwood lại tìm lại đây.

“Bảo trì hiện tại trạng thái.” Clint - Eastwood tuy rằng lão thái tẫn hiển, nhưng tinh lực như cũ dư thừa,“Ngươi là chiến hữu thần hộ mệnh, nhớ rõ điểm này !”

Matthew minh bạch Clint - Eastwood nhắc nhở những lời này ý tứ, Chris - Kyle nói qua, lúc trước tại Iraq trên chiến trường, hắn bắn chết hai mẹ con đó sau, không có bao nhiêu cảm giác tội lỗi hoặc là nói tâm lý gánh nặng, bởi vì bọn họ cầm lấy vũ khí, hắn không nổ súng mà nói, chết chính là hắn các chiến hữu.

Clint - Eastwood là lão mà di kiên nhân vật, giống như là này sa mạc bên trong tối cứng rắn thạch đầu, Matthew cũng không phải đồng tình tâm tràn lan nhân, tại điện ảnh được duyệt ban đầu, liền xác định Chris - Kyle này nhân vật tính cách cùng lập trường.

Này tuyệt đối sẽ không là động bất động liền sám hối nhân vật, đây chính là cương cương ngạnh ngạnh cao bồi.

Lão cao bồi cùng Matthew không chỉ một lần nói qua, đây mới là bộ phim này linh hồn -- ta chẳng những dũng cảm, hơn nữa ta biết vì sao dũng cảm !

Thẳng thắn giảng, đây cũng là tại cam đoan phim hiệu quả đồng thời, tận khả năng hoàn nguyên nhân vật chính lúc ấy chân thật tâm lý trạng thái cùng tình cảnh.

Đương nhiên, này mấy đều là Chris - Kyle chính mình miêu tả chân thật.

Thiết lập nam chính là trời sinh “Chó chăn cừu” Thuộc tính, cùng “Lang” Chiến đấu, bảo hộ “Bầy dê”, tại nghiêm khắc đội biệt kích SEAL huấn luyện doanh trung tìm đến thích hợp nhất vị trí, tiện đà tại 911 thấy các đồng bào bi kịch sau, tân hôn yến nhĩ chỉ ba ngày, liền xa phó Trung Đông, mở ra hắn Truyền Kỳ chi lữ......

Chris - Kyle chính mình nói, hắn ước nguyện ban đầu rất đơn giản, bảo hộ gia nhân, bảo hộ gia viên.

Trên chiến trường hắn xem như tìm đến nhân sinh tốt nhất vị trí, một tiếp một nhiệm vụ, một đoạn tiếp một đoạn chiến đấu, rơi vào chiến đấu trên đường phố quân Mỹ cùng địa phương võ trang so sánh cũng không có cái gì ưu thế, lại cao khoa học kỹ thuật vũ khí, cuối cùng đều là giữa người với người đấu sức,

Cho nên, đương này đoạn hí trung, nam chính đem kính ngắm chuẩn nhắm ngay phụ nữ cùng nhi đồng khi, hắn biểu hiện ra lãnh tĩnh cùng quyết đoán để người lo sợ, trên chiến trường, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, đây là chung cực đúng sai chi tuyển, lấy mệnh tướng bác.

Clint - Eastwood chủ yếu là quay chụp nam chính hành động cùng biểu hiện, đối với tâm lý phương diện chi tiết miêu tả cơ bản đều là sơ lược.

Thực ra, Matthew đối với trong phim chiến tranh quá mức nhẵn nhụi tâm lý miêu tả thực ra rất phản cảm , trước sau tại Phi Châu cùng Trung Đông tham dự nhiều lần chiến tranh Braun - Williams từng nói qua, đương một người chân chính bị vây ở chiến trường như vậy một loại khẩn trương trạng thái khi, rất ít có tinh lực đi tự hỏi hình mà lên gì đó, điển hình nhất chính là cái gì chiến tranh chính nghĩa tính, chính trị chính xác, đều là bull shit, mệnh huyền nhất tuyến thời điểm, tưởng này mấy trừ tìm chết thật không khác dùng.

Lại nói, đám đại đầu binh cũng không như vậy cao giác ngộ.

Cuối cùng định hình Chris - Kyle nhân thiết, Matthew cho rằng người xem, đặc biệt là Bắc Mĩ cùng Tây phương người xem hẳn là sẽ thích.

Đây cũng là tại nguyên hình trên trụ cột, đối với Chris - Kyle một loại nhân tạo cất cao.

Hắn là cái loại này tại tàn khốc nhất sinh tồn hoàn cảnh trung như cũ có thể bảo trì kiên cường loại hình, hắn đương nhiên không phải thiếu căn cân cái gì, hắn chỉ là cái loại này bảo hộ người khác nguyện vọng cùng dũng khí có thể chiến thắng yếu ớt cùng sợ hãi nhân.

Mấy năng lực này, cho dù là đặt ở hiện thực xã hội trung, cũng là toàn bộ xã hội đều tương đương quý trọng .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 917: Không Mê Mẩn

Trải rộng gạch đá gạch ngói vụn trên đường cái, nữ nhân móc ra một trái bom đưa cho tiểu hài tử, lại dùng tiếng Arabia thấp giọng nói câu gì, theo sau tiểu hài tử cầm này khỏa với hắn mà nói có điểm đại bom, hướng tiền phương Mĩ quốc đại binh cùng M1 xe tăng phóng đi, kia từ trước đến nay chưa từng có bộ dáng, phảng phất hận thấu này bang kẻ xâm lược.

Tiếng súng không có bất cứ dự triệu vang lên, theo kịch tổ đạo cụ sư ấn xuống điều khiển từ xa, tiểu hài tử trên người đột nhiên tạc ra một đoàn lớn máu tươi.

Vị này tiểu diễn viên phát huy rất tốt, lập tức ngã quỵ tại gạch ngói vụn trong.

“#￥@--”

Mặt sau nữ nhân hô lên không ai nghe hiểu được mà nói, chạy như điên đến tiểu hài tử bên cạnh, nhặt lên trên mặt đất bom, lại triều kẻ xâm lược đội ngũ chạy đi.

Sau đó, tiếng súng lại một lần vang lên, nữ nhân trên người tiêu ra một đạo máu tươi, phảng phất bị cuồng phong thổi qua phá bao tải như vậy, ngã quỵ xuống đất.

Bom điệu tại nữ nhân phía trước cách đó không xa, ầm ầm một tiếng vang lớn, tạc ra một đoàn cự đại hỏa cầu.

“Cut !” Clint - Eastwood kêu đình quay chụp, lớn tiếng nói,“Hôm nay liền đến nơi này, kết thúc công việc.”

Nguyên bản cũng rất loạn tiểu trấn nháy mắt càng rối loạn, phần đông diễn viên phân phân từ trên chiến trường xuống dưới, kịch tổ vì quay chụp trận chiến đấu này hí, triệu tập mấy trăm danh diễn viên.

Mặt khác, giống M1 xe tăng, Hummer xe quân đội cùng luân thức xe bọc thép đẳng Lầu Năm Góc cung cấp trọng hình trang bị, tất cả đều là do quân đội nhân viên điều khiển, trường quay tự nhiên còn có mười mấy tên chân chính Mĩ quốc đại binh.

Clint - Eastwood tìm đến Lầu Năm Góc phương diện đại biểu, dặn dò đối phương ước thúc hảo kia vài quân nhân.

Quay chụp tiến hành một tuần, này mấy Mĩ quốc đại binh không thiếu tại kịch tổ gây chuyện, tuy rằng đều là một ít phiền toái, nhưng cũng khiến Matthew cùng Clint - Eastwood đầy đủ kiến thức đến, Mĩ quốc đại binh quân kỷ tương đối chênh lệch là nghe đồn không phải không có lửa thì sao có khói.

May mà mấy gia hỏa này tại bản thổ vẫn là tương đối thu liễm .

Matthew trở lại chính mình xe kéo hoá trang, cởi một thân trang bị cùng quân phục, bên trong tầng quần áo cơ hồ bị ướt đẫm mồ hôi, trên mặt tất cả đều là tro bụi.

Kịch tổ không có cố ý hoá trang, chỉ cần tại đây tòa rách nát tiểu trấn ở lại một hồi, tự nhiên liền biến thành trên chiến trường binh lính.

Matthew xung qua tắm, đổi hảo quần áo, mới ra xe kéo hoá trang, kịch tổ chuyên môn vì hắn cung cấp trợ lý tìm lại đây, nhẹ giọng nói,“Charlize - Theron tiểu thư đến kịch tổ tham ban .”

“Úc?” Matthew hỏi,“Nàng ở nơi nào đâu?”

Trợ lý mau chóng hồi đáp,“Tại nơi đóng quân bên kia đâu.”

Matthew gật gật đầu, lên bên cạnh Benz thương vụ xe, đối tài xế nói,“Hồi nơi đóng quân.”

Quay chụp nằm ở nam California hoang mạc bên trong, cự ly gần nhất thành trấn cũng tại một trăm dặm Anh ngoài, kịch tổ vì công tác hiệu suất, lựa chọn tại dã ngoại hạ trại quay chụp.

Nguyên bản, có người đề nghị Matthew cưỡi phi cơ trực thăng tại kịch tổ cùng gần nhất thành thị ở giữa đi tới đi lui, nhưng liên Clint - Eastwood đều ở tại doanh địa, hắn cũng không tất yếu làm như vậy.

Như vậy chỉ biết đem thời gian càng nhiều lãng phí ở trên đường.

Trở lại nơi đóng quân, Matthew thấy được Charlize - Theron.

“Ngươi như thế nào đến này ?” Hắn nhảy xuống xe, hỏi.

Charlize - Theron cười cười, nói,“[ công chúa bạch tuyết cùng thợ săn ] chụp xong, vừa vặn không có việc gì, liền tới đây xem xem, thuận tiện nói cho ngươi điểm sự.”

Matthew hảo kỳ, lại hỏi,“Chuyện gì? Khiến ngươi tự mình đi một chuyến.”

Charlize - Theron nhún nhún vai,“Ta xem qua mới nhất [ Fast and Furious 7] kịch bản , ta quyết định , biểu diễn ngươi nói cái kia nữ nhân vật phản diện.”

“Lần trước ngươi chẳng phải chính là đáp ứng sao?” Matthew xòe tay.

“Phải không?” Charlize - Theron thuận miệng nói,“Lần trước chỉ là một bước đầu ý đồ, hiện tại mới là chính thức quyết định.”

Matthew gật gật đầu, nhìn đồng hồ, hỏi,“Còn chưa ăn cơm đi?”

Charlize - Theron lên tiếng,“Ân.”

Matthew trước triều doanh địa thiết lập lâm thời phòng ăn (nhà hàng) đi, đẳng Charlize - Theron đuổi kịp, nói,“Cùng nhau ăn cơm tối.”

Hai người tiến vào phòng ăn (nhà hàng), tìm ít người địa phương ngồi xuống, Matthew hỏi qua Charlize - Theron, đi lấy một ít cơm điểm trở về, vừa ăn vừa nói chuyện.

“Đoạn thời gian trước ngươi lại gặp đấu súng sự kiện?” Charlize - Theron quan tâm hỏi.

Matthew cười cười,“Không có việc gì.” Hắn nói đơn giản nói,“Chính là một có chiến hậu tâm lý thương tích lão binh cho rằng toàn thế giới đối với hắn không công bình, sở hữu có người đều nợ hắn .”

Charlize - Theron thở dài,“Tận khả năng rời xa này mấy nguy hiểm đi, Matthew. Ta biết ngươi thân thủ rất tốt, nhưng viên đạn không phải nhân lực có khả năng đối kháng .”

“Này chỉ là lần ngoài ý muốn.” Matthew ăn ngay nói thật.

Charlize - Theron không nói thêm nữa, bởi vì nàng biết Matthew căn bản nghe không vào.

“Đúng, Aamir đâu?” Matthew chủ động chuyển đề tài,“Như thế nào không mang nàng lại đây.”

Charlize - Theron bưng lên chén nước uống một ngụm,“Aamir muốn đi học.”

Matthew gật gật đầu, còn nói thêm,“Chờ lần sau đua xe gia tộc tụ hội, ngươi cũng cùng đi, ta giới thiệu bọn họ cho ngươi nhận thức.”

Charlize - Theron không có cự tuyệt,“Hảo.”

Matthew phát hiện, Charlize - Theron đối mặt hắn, nói rõ ràng có chút thiếu, có lẽ hai người đều thay đổi.

Hắn biết, cùng Charlize - Theron ở giữa, rất khó trở lại từ trước.

Ban đầu, hắn có thể cảm giác được, Charlize - Theron đối với hắn là thật có cảm giác, đáng tiếc hắn không tưởng vì một người buông tay một mảnh sâm lâm.

Hôm nay, Charlize - Theron rõ ràng liền đem hắn trở thành bằng hữu bình thường, phỏng chừng đại bộ phận tâm tư cùng cảm tình đều đặt ở thu dưỡng nữ nhi Aamir trên người.

Charlize - Theron tựa hồ không tưởng cùng Matthew đàm luận nữ nhi Aamir, rất nhanh lại đem đề tài chuyển tới điện ảnh bên trên,“Ta gần nhất nhìn American Sniper nguyên tác.” Nàng nghi hoặc hỏi,“Matthew, ngươi không cảm thấy này quyển sách lập trường cùng giá trị quan đều có vấn đề sao?”

Matthew đang tại ăn beefsteak, lẩm bẩm nói,“Vấn đề gì?”

Charlize - Theron nghĩ nghĩ, nói đơn giản nói,“Tại Chris - Kyle miêu tả trung, người Mĩ đều là người tốt, phàm là xuất hiện Arabia người đều là kẻ xấu, hắn giết người là vì bảo hộ, nhưng chạy đến người khác trên thổ địa giết nơi đó nguyên trụ dân, vô luận là cái gì lý do, đều phi thường gượng ép đi?”

“Là, là rất gượng ép.” Matthew chưa từng có phủ nhận qua điểm này.

Ngốc tử cùng ngu xuẩn mới sẽ cho rằng Mĩ quốc đại binh là chính nghĩa sứ giả, hắn chưa từng có cho rằng Mĩ quốc là chính nghĩa một phương.

Charlize - Theron lại hỏi,“Ngươi quay chụp này bộ phim, lập trường sẽ không theo nguyên tác như vậy đi?”

Matthew cũng không giấu diếm, nói thẳng,“Đại khái không sai biệt lắm.”

“Như vậy...... Hảo sao?” Charlize - Theron hỏi trước một câu, còn nói thêm,“Ta đi qua chiến khu, so tưởng tượng muốn tàn khốc một trăm lần.”

Matthew cầm lấy khăn ăn xoa xoa miệng,“Sally, này cùng chính nghĩa tà ác hay không không quan hệ.”

Charlize - Theron dù sao cũng là cùng Matthew đính qua hôn nhân, lập tức minh bạch hắn ý tứ,“Chỉ cùng thương nghiệp ích lợi có liên quan?”

Matthew nhún nhún vai,“Nếu Trung Đông điện ảnh thị trường cùng Bắc Mĩ lớn như vậy, ta nhất định chụp thành bộ phản chiến nghĩ lại phim, khiến kia vài Mĩ quốc đại binh tại chịu khổ chịu khó Iraq nhân dân trước mặt sám hối chính mình ác hành.”

Hắn không để ý nói,“Hiện thực chính là như vậy, ta không có khả năng buông tay Bắc Mĩ người xem, đi lấy lòng Iraq nhân.”

Charlize - Theron nhẹ nhàng gật đầu, làm Hollywood trong giới ngôi sao tuyến đầu, nàng như thế nào sẽ không biết này mấy điện ảnh nhà đầu tư ý tưởng? Thương nghiệp ích lợi mới là bọn họ hàng đầu suy xét .

Về phần giá trị quan cùng cái gọi là chính nghĩa, nói trắng ra là đều là đón ý nói hùa thị trường cần phụ thuộc phẩm mà thôi.

Matthew chỉ là này trong đó một thành viên.

Từ có nữ nhi, Charlize - Theron rất nhiều ý tưởng đều phát sinh thay đổi.

Làm nhiều năm bằng hữu, Matthew có thể nhận thấy được điểm này, nhưng hắn không nói gì thêm, giữa người với người vốn chính là bất đồng , không có khả năng khiến tất cả mọi người đồng ý hắn quan điểm.

Hắn sở làm , chỉ là tận khả năng đạt được đa số nhân duy trì.

Bởi vì duy trì nhân số đủ nhiều , mới có thể thu lợi.

Phòng ăn (nhà hàng) một cái khác góc hẻo lánh, Margot - Robbie cùng chính mình trợ lý bưng khay ăn vừa ngồi xuống, đại khái là trong phòng ăn nam nhân quá nhiều, nàng liếc nhìn liền thấy được cùng Matthew ngồi ở cùng nhau Charlize - Theron.

“Nàng như thế nào đến?” Margot - Robbie hảo kỳ.

Nàng trợ lý Lisa nghe được lời này, hồi đáp,“Matthew - Horner cùng Charlize - Theron giải trừ hôn ước sau không có nháo phiên, nghe nói vẫn đều là liên hệ rất chặt chẽ bằng hữu.”

“Liên hệ chặt chẽ?” Margot - Robbie lập tức nghĩ tới một nam một nữ kia đặc thù liên hệ phương thức,“Quan hệ không phải bình thường a.”

Lisa hạ giọng,“Hollywood trong giới đều tại truyền, Matthew - Horner tuy rằng là Playboy, nhưng đối hai nữ nhân động qua chân tình, một là mối tình đầu Britney - Spears, một cái khác chính là Charlize - Theron, hắn thậm chí một độ cùng Charlize - Theron đính hôn.”

Nàng hảo kỳ nói,“Chẳng lẽ Matthew - Horner cùng Charlize - Theron muốn lắp ráp?”

Margot - Robbie thẳng lắc đầu,“Không có khả năng. Playboy nhóm, trên bản chất vĩnh viễn sẽ không thay đổi, bọn họ chỉ biết truy đuổi một lại một nữ nhân.”

Tuy rằng cùng Matthew - Horner tiếp xúc thời gian không dài, tự đấu súng sự kiện sau, cũng chỉ là trong công tác ngẫu nhiên có gặp mặt mà thôi, nhưng nàng tự nhận là vẫn là có điểm ánh mắt , Matthew - Horner người như thế, không có khả năng vi nào đó một nữ nhân dừng lại cước bộ.

Charlize - Theron không phải hắn chân mệnh thiên nữ, có lẽ toàn bộ Hollywood không một người là.

Nàng tính cách sáng sủa ngay thẳng, lại tuyệt không ngốc, có thể nhìn ra Matthew - Horner đối với chính mình cảm thấy hứng thú, nhưng loại này hứng thú, nàng có điểm không tưởng thừa nhận.

Đơn thuần một đêm tình, nàng không tính nhiều bài xích, chỉ là mặt sau đâu?

Một đêm tình sau nhất phách hai tán?

Margot - Robbie không phải bảo thủ nhân, lại cũng sẽ không vì một Playboy mê mẩn.

Bữa tối sau khi kết thúc không bao lâu, Charlize - Theron chủ động cáo từ rời đi kịch tổ, Matthew chuyên môn để người đem nàng đưa đi gần nhất thành thị, chỗ đó có kịch tổ thuê phi cơ trực thăng, có thể mang Charlize - Theron đêm đó phản hồi Los Angeles, dùng Charlize - Theron lời đến nói, nàng muốn chạy về Los Angeles chiếu cố nữ nhi, không thể lưu lại bên ngoài.

Có lẽ làm mẫu thân nữ nhân, hết thảy đều sẽ lấy nhi nữ làm sinh hoạt hạch tâm.

Matthew đối với này không tính là lý giải, bất quá cũng để người chuyên môn chú ý Charlize - Theron tin tức, nếu kim cương Nam Phi gặp được phiền toái, hắn sẽ tận khả năng hỗ trợ.

Kịch tổ quay chụp còn đang tiếp tục, lại vẫn là lấy quay chụp chiến tranh vai diễn vi chủ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 918: Vô Hạn Đũng Quần

Quay chụp hoàn mấy trường ám sát vai diễn, Matthew khó được có một ngày nghỉ ngơi thời gian, Clint - Eastwood ngược lại xâm nhập làm ngoại cảnh tiểu thành nội bộ, quay chụp lên một ít chiến đấu trên đường phố màn ảnh.

Chiến đấu trên đường phố là tàn khốc nhất , đặc biệt là đối với cực đoan cừu thị kẻ xâm nhập Iraq người đến nói, do tín ngưỡng làm võ trang, bọn họ không sợ cái gì.

Rộng khắp quần chúng chiến tranh hải dương là đáng sợ , thâm thụ quân Mỹ độc hại Iraq nhân chiến tranh trí tuệ là vô cùng .

Ô tô bom cùng nhân thể bom đều là một bữa ăn sáng.

Matthew đứng ở Clint - Eastwood ghế đạo diễn mặt sau, nhìn kịch tổ quay chụp.

Một đội Mĩ quốc đại binh tại đổ nát thê lương trung, chậm rãi tiếp cận một gian phòng, trước mặt cửa gỗ che lấp tầm mắt, đi đầu Scott - Eastwood đối phía sau khoa tay múa chân chiến thuật thủ thế, lập tức có một danh đại binh nhanh chóng đi đến hắn phía trước, tại đội hữu yểm hộ dưới, nhấc chân đá văng mộc chế cửa phòng.

Hai danh binh lính trước sau thiểm vào phòng, họng súng nhắm ngay phía trước, mặt sau nhân cũng toàn bộ tinh thần đề phòng, biểu hiện xuất tinh lương tác chiến tố chất.

Gian phòng bên trong vang lên nữ nhân cùng hài tử tiếng thét chói tai.

“Khiến ta nhìn thấy các ngươi thủ !” Có binh lính dùng tiếng Arabia hô.

“An toàn !” Mặt khác một danh binh lính hô.

Scott - Eastwood đi vào, vài danh binh lính cẩn thận dè chừng đối phòng làm kiểm tra, không có phát hiện vũ khí hoặc là này vật nguy hiểm.

Trong phòng chỉ có nữ nhân cùng hài tử, một danh tuổi khá lớn lão phụ, trên mặt nếp nhăn như là vỏ cây như vậy, mặt khác một danh tuổi trẻ nữ nhân, trên đầu bao khăn trùm đầu, co rụt tựa hồ phi thường sợ hãi.

Còn có hai danh hài tử trốn ở các nàng mặt sau.

Nhìn thấy này mấy, đại bộ phận nhân không khỏi thả lỏng cảnh giác, liền tại Mĩ quốc các đại binh muốn rút lui khỏi thời điểm, tên kia tuổi trẻ nữ nhân đột nhiên buông tay, từ hắc bào phía dưới hẳn là đũng quần vị trí, móc ra một khỏa Nga chế lựu đạn, không chút do dự kéo ra khoanh bật, phảng phất một điểm đều không để ý mặt sau hai hài tử tính mạng.

Tiếng súng lập tức vang lên, cạnh cửa Scott - Eastwood phi thân bổ nhào vào ngoài cửa.

Đạo diễn Clint - Eastwood kêu đình quay chụp, kịch tổ toàn bộ diễn viên từ gian phòng bên trong rút khỏi, thợ pháo hoa vào sân bố trí, ngắn ngủi mười phút sau, quay chụp lại bắt đầu, phòng này phát sinh kịch liệt bạo tạc, rất nhiều Mĩ quốc đại binh dạng giả nhân, tạc huyết nhục mơ hồ.

Trường quay trung cũng hợp thời vang lên một mảnh hét thảm thanh.

Cảnh này trung không có Chris - Kyle lên sân, Matthew không tham gia phía trước tập luyện, cũng chưa từng cẩn thận xem xét cảnh tượng thiết trí, nhìn thấy trận này do Clint - Eastwood tỉ mỉ thiết kế tập kích vai diễn, không khỏi có chút trừng mắt, nguyên lai đũng quần giấu mìn này một tuyệt chiêu, thế nhưng truyền lưu đến Iraq !

Hắn nói cái gì đều chưa nghĩ đến, có thể ở Hollywood điện ảnh quay chụp trung, nhìn thấy đũng quần giấu mìn này một đại chiêu.

Nhưng nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng phù hợp tình hình thực tế.

Giống như Arabia nữ nhân đều mặc màu đen hoặc là mặt khác loại hình trường bào, đem chính mình ô nghiêm kín, áo choàng phía dưới còn có tương đối rộng rãi quần dài.

Đại khái là như thế này đi? Hắn không thực địa nghiên cứu qua Arabia nữ nhân quần, không có kinh nghiệm, chỉ có thể phỏng đoán.

Nếu quần tương đối rộng rãi mà nói, kia đũng quần hẳn là khá lớn, chứa một khỏa lựu đạn có lẽ không có vấn đề gì, người bình thường liền tính cảnh giác tâm rất cường, cũng sẽ không đi kiểm tra cái loại này địa phương.

Đương nhiên, Chris - Kyle nguyên tác không có miêu tả, Matthew cũng không đề cập qua loại này làm siêu cấp đại sát khí tuyệt chiêu, đây đều là kịch tổ phía sau màn nhân viên chuyên môn thiết kế .

Liền tính Mĩ quốc đại binh có tiếng quân kỷ kém, cũng không thể gặp được nữ nhân liền thoát nhân gia quần.

Hollywood não động quả nhiên là nhất quán đại a.

Matthew chỉ có thể như thế cảm khái, cảm khái hoàn tất sau, bỗng nhiên nghĩ tới từng tại trên hệ thống mạng xem qua một thiếp.

Nghe nói vì đánh thắng kia trường Đệ nhị thế chiến, ta quân tổ kiến thực lực cường đại màu đỏ Anh Hùng liên minh đội ngũ, tỷ như năng thủ xé quỷ tử siêu cấp mãnh nhân, có thể cưỡi xe đạp bay lên trời chặn lại trang giáp xe lửa Phi Thiên đại thần, nhưng này mấy không đủ để cam đoan ta quân thắng lợi, vì có thể sớm ngày thắng được chiến tranh, ta quân quyết định tìm kiếm trong truyền thuyết chung cực vũ khí -- vô hạn khố. Đang !”

Đũng quần giấu mìn loại này tuyệt kỹ, truyền khắp bên kia phố lớn ngõ nhỏ, tự nhiên không cần nhiều hơn giới thiệu, duy nhất cần thuyết minh một điểm là, đũng quần tàng một khỏa lựu đạn có thể nổ mất một quân địch lô cốt. Nếu có thể giấu sáu khỏa không đồng dạng lựu đạn mà nói, liền có thể đạt được tối cao bạo tạc năng lực...... Nhưng mà, cụ thể có thể bạo tới trình độ nào không người có biết, bởi vì có thể giấu sáu khỏa lôi vô hạn đũng quần hiện tại đã không biết tung tích......

Kịch tổ tiến vào nghỉ ngơi giai đoạn, Scott - Eastwood cũng đến đạo diễn máy theo dõi bên này, nhưng phong cách tương đối lạc hậu Clint - Eastwood trực tiếp phủ quyết hắn muốn xem quay chụp màn ảnh ý tưởng.

“Nhiều năm như vậy .” Scott - Eastwood nhìn lão cao bồi đi địa phương khác, đối Matthew nói,“Vẫn là như vậy ngoan cố a.”

Matthew nhàn nhạt nói,“Kiên trì truyền thống không hẳn là một chuyện xấu.”

Scott - Eastwood chỉ là lắc đầu.

Matthew cũng không lại mở miệng, Eastwood phụ tử nói tóm lại xem như tương đối hòa hợp, nhưng cho nhau xem không vừa mắt là khó tránh khỏi .

Vô cừu bất thành phụ tử.

“Đúng, Matthew.” Scott - Eastwood hỏi,“Chris - Kyle tại 1900 mét hơn bên ngoài thư sát qua địch nhân, có phải hay không lợi hại nhất tay súng bắn tỉa.”

Matthew nghĩ nghĩ,“Hẳn là...... Không phải đâu.”

Scott - Eastwood hảo kỳ hỏi,“Còn có ai so với hắn lợi hại hơn?”

“Ta cũng không biết.” Matthew nhún vai,“Bất quá có một chút nghe đồn, trong lời đồn tay súng bắn tỉa bao giờ cũng là so trong hiện thực lợi hại hơn.”

Hắn mới sẽ không nói cho Scott - Eastwood, truyền thuyết có người có thể tại tám trăm dặm ngoại một thương xử lý địch nhân tay súng máy.

Tại nào đó trong lời đồn, cao thủ luôn luôn tại dân gian.

Tỷ như chín tuổi khi liền bị địch nhân giết chết cao thủ, còn có thân tôn tử có năng lực vì hắn báo thù.

Đũng quần giấu mìn tuyệt kỹ, xử lý phần đông Mĩ quốc đại binh, liên Scott - Eastwood đều bị thương, này tại tương lai thành phim trong, cũng sẽ là thúc đẩy Chris - Kyle từ Bắc Mĩ phản hồi Iraq nhất đại nguyên nhân chủ yếu.

Đến ngày hôm sau, Matthew một lần nữa trở về quay chụp, theo quay chụp xâm nhập, hắn cũng dần dần nắm chắc đến nhân vật tâm lý trạng thái, hoặc là nói phim cùng đạo diễn Clint - Eastwood muốn nam chính cái loại này trạng thái.

Matthew cố gắng bình tĩnh trở lại, khiến chính mình tận khả năng diễn chất phác, tuyệt đại bộ phận màn ảnh trung, súng ngắm sau hắn, phủ đầy chòm râu khuôn mặt dưới, không có quá nhiều cảm xúc cùng bi phẫn.

Clint - Eastwood thủy chung tại quay chụp trung cùng hắn vẫn duy trì đầy đủ câu thông.

“Làm một bộ truyện ký điện ảnh, nghiêm khắc thời gian trình tự, đơn giản nhanh chóng cắt nhân vật chính bốn lần tiến vào Mĩ Iraq chiến trường nhân vật cuộc đời bày ra, chính là tốt nhất người đứng xem góc độ.” Lão cao bồi như thế đối Matthew nói,“Ngươi cần cho chúng ta một chân thật có thể tin nhân vật.”

Không phải không có nhân nghi ngờ Chris - Kyle này bản tự truyện hồi ức lục chân thật tính, cũng có người bình luận hắn người Mĩ đều là người tốt,*** đều là người xấu thô bạo giá trị quan.

Đương nhiên, ngốc tử mới sẽ tin tưởng này bản tự truyện hoàn toàn là sự thật.

Nhưng này tia không chút nào gây trở ngại điện ảnh cải biên, Hollywood tự truyện điện ảnh, có bao nhiêu có thể cam đoan chính mình có 90% là sự thật?

Phim trung nhân vật đặt mình ở chiến trường bên trong, hàng đầu suy xét chỉ có sinh tồn, hơn nữa khiến càng nhiều chiến hữu sinh tồn, tại càng ngày càng nhiều chiến hữu thương vong sau, hắn phẫn nộ cùng bi thương đồng dạng không chỗ phát tiết, cũng là kẹp tại thời đại cùng vận mệnh trung nhân.

Đối với Matthew đóng vai nhân vật này đến nói, một thương một mạng trải qua, giết hơn một trăm thậm chí càng nhiều người khi, hắn tưởng chỉ là khiến chính mình chiến hữu an toàn.

Cũng chỉ có như vậy, mới có thể khiến nam chính rộng rãi bị người xem nhận.

Nam chính là một dũng cảm người thủ hộ, mà không phải công kích giả.

Đúng vậy, như vậy chụp khẳng định là nhắm mắt lại nói láo, ai đều biết lão mĩ tại Iraq làm kia vài phá sự, bất quá Matthew làm qua mục đích tính thị trường điều tra, người xem muốn nhìn thấy không phải khóc rống chảy nước mắt cùng rối rắm đến tự sát nhuyễn đản quân nhân, mà là anh hùng nhân vật.

Biết rõ thị trường cần loại hình này điện ảnh nhân vật, còn muốn phương pháp trái ngược, kia không phải tự tìm phá sản sao?

Nếu toàn mĩ đại bộ phận người xem đều vui tin tưởng anh hùng, Matthew tự nhiên muốn tiếp tục chế tạo anh hùng.

Về phần nghĩ lại cùng sám hối linh tinh , vẫn là giao cho kia vài văn nghệ phạm đạo diễn cùng các diễn viên đi làm đi.

Tại hoang mạc Tiểu Thành quay chụp tiến hành đến trung đoạn, Chris - Kyle cùng Taya - Kyle cũng đi tới kịch tổ, Matthew cùng Chris - Kyle tiếp tục thảo luận lấy hắn làm nguyên hình nhân vật.

Chris - Kyle cùng Taya - Kyle vẫn đối phim nhân vật thiết lập phi thường hài lòng, không ai nguyện ý chính mình xuất hiện ở trên màn ảnh khi, là nội tâm yếu đuối ngu ngốc.

Tuy rằng không có tham dự quay chụp, nhưng Margot - Robbie cũng thường xuyên đến kịch tổ, lần này vừa lúc gặp Taya - Kyle, Margot - Robbie cũng hướng Taya - Kyle thỉnh giáo rất nhiều nam nữ nhân vật chính ở chung khi tình huống.

Chris - Kyle bị chính mình giúp đối tượng công kích, hảo hữu trực tiếp bị giết, đối với hắn trùng kích rất lớn, Matthew từ cùng hắn tiếp xúc trung cũng có thể cảm nhận được điểm này.

Mỗi người đều là phức tạp , Matthew bản nhân là phi thường phức tạp nhân, Chris - Kyle cũng rất phức tạp.

Chris - Kyle một phương diện muốn càng thêm nổi danh, đạt được càng nhiều thu nhập; Một phương diện khác, hắn cũng xác thật muốn giúp càng nhiều xuất ngũ quân nhân.

Xét thấy song phương quan hệ coi như không sai, Matthew cũng khuyên Chris - Kyle vài câu, chuyên nghiệp sự tình vẫn là giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đi làm, vuốt phẳng tâm lý thương tích có tâm lý thầy thuốc, hắn này xuất ngũ hỗn phi thường tốt tiền tay súng bắn tỉa, vẫn là đứng ở mặt sau làm chút phụ trợ tính công tác cho thỏa đáng.

Chung quy, không phải từng cái xuất ngũ quân nhân đều có thể sinh hoạt thực hảo.

Tại lại gặp được một cùng loại Eddie Routh như vậy, nhìn thấy ngươi so hắn qua được hảo, liền ức chế không trụ phẫn nộ nhân, nói không chừng lúc nào liền sẽ từ sau lưng bắn lén.

Dù cho lại ngưu tay súng bắn tỉa, cũng ngăn cản không được viên đạn.

Kịch tổ tại hoang mạc trung quay chụp vẫn duy trì liên tục đến tháng mười một trung tuần, Matthew dẫn đầu rời đi kịch tổ, phản hồi Los Angeles, xử lý mặt khác phương diện công tác,[ Twilight ] sắp tại lễ Tạ ơn trong lúc này nghênh đón series thứ bốn bộ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 919: Con Gái Quốc Dân

2011 năm kỳ nghỉ có nào phim hảo xem? Đây là một vấn đề.

Hollywood chưa từng khiến thích phim bom tấn fan điện ảnh thất vọng, trên mảnh đất này vĩnh viễn không thiếu thị giác hệ cùng hấp dẫn nhãn cầu các loại quái ngoạn ý, cho dù là tại kỳ nghỉ, Bắc Mĩ như cũ tụ tập hàng loạt nhuyễn cứng rắn khoa học viễn tưởng, kỳ huyễn, ma huyễn, lung tung huyễn điện ảnh, chúng nó điểm giống nhau là được, đều không là dưới chủ nghĩa hiện thực người thật và việc thật, đều có hoặc là cao nhất hoặc là làm loạn đặc hiệu, huyễn trường hợp hoặc là hù dọa nhân chơi gì gì gì, nói tóm lại chính là “Phi phàm nhân thêm ngoại tinh tiểu quái vật cùng siêu cấp anh hùng cùng với hoan nghênh hết thảy ngưu quỷ xà thần”.

Ma huyễn thêm tình yêu nguyên tố, luôn luôn là [ Twilight ] series bảng hiệu.

Này thành công , được phụ nữ trẻ tuổi fan điện ảnh thích series phim, dĩ nhiên đi xong ba bộ khúc, sắp nghênh đón làm chung kết thiên chi nhất [ Twilight: Breaking Dawn ] thượng bộ.

Hôm nay, Hollywood quỷ hút máu Lang nhân tình yêu đề tài có điểm tràn lan xu thế, TV trên màn ảnh sớm chật ních khêu gợi quỷ hút máu, từ HBO True Blood đến CW TV võng The Vampire Diaries, liên MTV đài truyền hình tân kịch Teen Wolf cũng nhắm ngay Lang nhân này một đề tài, chuẩn bị tiến hành chiều sâu khai phá.

Nhưng tại sở hữu này mấy trung,[ Twilight ] series như cũ được hoan nghênh nhất.

Trước mắt cơ bản công nhận một điểm là,[ Twilight ] xem như sáng tạo một loại nó chính mình loại hình, cho dù một ít địa khu tiệm sách không có “Siêu hiện thực lãng mạn thanh thiếu niên tình yêu” Chuyên khu, lại cũng không khó phát hiện, chỉ cần trải qua thanh thiếu niên loại tiểu thuyết khu vực, trên giá sách đều là cùng có răng nanh, lợi trảo hoặc là siêu năng lực hài tử có liên quan tình yêu bộ sách.

Ngay cả MTV đài đang tại chế tác Teen Wolf, cũng trông cậy vào có thể mượn [ Twilight ] series đông phong: Nhất,“Hoàng hôn” Mê nhóm còn tưởng xem càng nhiều như vậy cố sự; Nhị, bọn họ đã nhìn quá nhiều về quỷ hút máu gì đó, cũng có lẽ sẽ ngược lại duy trì về Lang nhân kịch tập.

Lần đầu tiền một tuần,[ Twilight 4: Breaking Dawn ] thượng liền chiếm cứ trong tuần internet phiếu vụ tiêu thụ số định mức 75% còn muốn nhiều.

Tại series sắp lúc chung kết, các fans bộc phát ra thật lớn nhiệt tình.

“Phi thường cảm tạ các fan điện ảnh duy trì,[ Twilight ] series sắp tại sang năm lúc này chung kết.”

Lễ công chiếu lần đầu thảm đỏ chỗ cuối phỏng vấn khu bên trong, Matthew làm nhà đầu tư cùng người sản xuất, đối với phần đông truyền thông máy quay phim màn ảnh nói,“Này đoạn lâu dài lữ trình sắp nghênh đón chung điểm, nhưng series kết thúc không phải tái kiến, mà là một khởi đầu mới.”

Tại phóng viên hỏi hai bộ điện ảnh cụ thể tình huống khi, hắn còn nói thêm,“Meyer nữ sĩ cuối cùng một bộ tiểu thuyết phi thường dài, vì tận khả năng hoàn nguyên tiểu thuyết bên trong cảnh tượng, không để này series những người ủng hộ thất vọng, cho nên chúng ta chia làm thượng hạ hai bộ.”

Matthew nói được liền cùng thật sự giống nhau, phảng phất [ tảng sáng ] phân thành thượng hạ hai bộ thật là vì series fan điện ảnh, mà không phải kiếm tiền.

“Này một bộ, cố sự chủ yếu vây quanh tại Bella cùng Edward hôn nhân cùng sinh hoạt sau hôn nhân triển khai -- đương nhiên, thượng bộ còn vì hạ bộ lưu lại một cự đại phục bút, đó chính là Bella tại đây một bộ cuối cùng triệt triệt để để biến thành một quỷ hút máu, có được Bất Tử chi Thân.”

Kịch thấu muốn có chừng có mực, Matthew đề tài chuyển tới sang năm hạ bộ mặt trên,“Tiếp theo bộ có rất nhiều đại trường hợp, là thật lớn khiêu chiến. Như nói cuối cùng chiến dịch, tại tiểu thuyết trung ước chừng chiếm cứ 25 trang độ dài, muốn đem này 25 trang bên trong nội dung cải biên thành phim trung đại chiến cảnh tượng, thật sự là rất khó, muốn điều động lên sở hữu nguyên tố, triển lãm ra chi tiết cùng mỗi người vận mệnh, loại này trường hợp miêu tả, đối toàn bộ kịch tổ đến nói, đều là thật lớn khiêu chiến. Trừ đó ra, này cố sự trung sở đề cập nhân vật, mỗi nhân vật thân thế cùng bối cảnh cũng là rất khó nắm giữ .”

Matthew nhận phỏng vấn xong, cùng kịch tổ cùng nhau hợp qua ảnh, đi vào Hollywood đại rạp hát.

Amber - Heard lập tức theo đi lên, bồi tại hắn bên cạnh, thấp giọng nói,“Ngươi thật lâu không tìm ta đâu, Matthew.”

“Gần nhất vẫn ở nam California chụp American Sniper.” Matthew vừa đi vừa thấp giọng nói,“Ta cũng là hôm qua mới chạy về Los Angeles.”

Hắn quay đầu, cười mời nói,“Đêm nay có thời gian đi ta kia sao?”

Amber - Heard vội vội vàng vàng gật đầu,“Có thời gian ! ta có thời gian !” Nàng tựa hồ có điểm khẩn cấp, hạ giọng đến gần Matthew bên tai,“Ta đều tưởng niệm ngươi phòng chơi .”

Matthew cũng phóng thấp thanh âm,“Lần đầu sau khi kết thúc ta ở cửa sau chờ ngươi.”

Amber - Heard lại gật đầu, sau đó còn nói thêm,“Ngươi có hay không tân món đồ chơi?”

“Đương nhiên là có.” Matthew vỗ nhẹ nhẹ dưới nàng phía sau lưng,“Tuyệt đối sẽ khiến ngươi cảm giác mới mẻ cùng kích thích.”

Hai người cùng nhau hướng đi khách quý phòng nghỉ, Matthew nhìn nhìn, thấy chung quanh không ai, thấp giọng hỏi,“Harvey - Weinstein bên kia thế nào?”

“Hắn rất có kiên nhẫn.” Amber - Heard hồi đáp,“Harvey - Weinstein tính toán dùng hai đến ba năm thời gian triệt để phá hủy ngươi.”

Matthew đồng dạng cũng phi thường có kiên nhẫn, nói,“Ngươi không cần nhiều làm cái gì, chú ý bảo hộ chính mình.”

Lời này khiến Amber - Heard trong lòng ấm áp, Harvey - Weinstein so Matthew thật là kém nhiều lắm.

“Ta sẽ đem Harvey - Weinstein bên kia tình huống trước tiên truyền lại đây.” Amber - Heard thành khẩn hứa hẹn nói,“Ngươi cần ta làm cái gì, cứ việc phân phó.”

Matthew chậm rãi lắc đầu,“Bảo trì hiện trạng đủ rồi.”

Hắn luôn luôn không đem cân đòn đặt tại Amber - Heard trên người, này vẫn đều là dự bị thủ đoạn.

Thẳng thắn giảng, đang tại đẩy vào hành động, nhiều Amber - Heard một không nhiều, thiếu Amber - Heard một cũng không thiếu.

Nhưng những lời này, nghe vào Amber - Heard trong lỗ tai, lại không như vậy.

Một thoạt nhìn liền so Harvey - Weinstein thuận mắt một vạn lần nhân, một khiến nàng dần dần cảm nhận được nào đó lược luyến trò chơi lạc thú nhân, nàng có cái gì lý do không lựa chọn đứng ở hắn bên này?

Chẳng lẽ còn muốn đứng ở Harvey - Weinstein bên kia? Cùng cái kia mập mạp lăn thảm, ngẫm lại đều đáng sợ, giống nàng như vậy mĩ lệ mềm mại hoa, như thế nào có thể khiến như vậy một đầu trư củng?

Xứng mĩ nữ nhất định là tuấn nam ! không chỉ muốn có tiền, còn muốn có nhan trị !

Đi đến phòng nghỉ phía trước, Matthew đình chỉ phương diện này đề tài, từ tình huống hiện tại đến xem, Harvey - Weinstein cũng biết trong thời gian ngắn không làm gì được hắn, cho nên mượn Amber - Heard làm ra một trưởng tuyến kế hoạch, từ nào đó phương diện đến nói, hắn cùng Harvey - Weinstein chính là một loại người, đều đầy đủ ti bỉ vô sỉ.

Đối phó một ti bỉ vô sỉ địch nhân, tự nhiên không cần đường đường chính chính, muốn chiến mà thắng chi, kia liền muốn so đối phương càng ti bỉ.

Đương nhiên, cao thượng có lẽ có thể chiến thắng ti bỉ.

Vấn đề là, Matthew tìm vô số lần, đều không cảm giác chính mình duy nhất kia điểm cao thượng, có thể chiến thắng Harvey - Weinstein vô số ti bỉ.

Hơn nữa hắn tưởng thực rõ ràng, cùng này khiến Harvey - Weinstein lại đổi khác thủ đoạn, còn không bằng khiến hắn đem càng nhiều tinh lực đặt ở sử dụng Amber - Heard trên người.

Thuốc phiện đối nhân hủ thực rất lợi hại, nhưng trong ngắn hạn không có khả năng triệt để phá hủy một đại nhân vật.

Harvey - Weinstein cần thời gian, Matthew đồng dạng cũng cần thời gian.

Bất quá, không có việc gì đi phòng chơi luyện luyện Amber - Heard cũng rất thú vị , vị này nữ diễn viên thực thích nào đó trò chơi, phóng khai, lại dám ngoạn.

Matthew cũng sẽ không bạc đãi nàng, đã vì nàng chuẩn bị tốt một tám thành có thể một lần là nổi tiếng nữ chính.

Nói một lần là nổi tiếng có điểm không quá thích hợp, chung quy hắn huấn luyện Amber - Heard rất lâu .

Tính lên, từ lần đầu tiên thân mật tiếp xúc đến hiện tại đều có một năm .

Này tựa hồ càng hẳn là xưng là N pháo mà hồng?

“Uy, Matthew !”

Bên cạnh truyền đến một nữ hài thanh lệ thanh âm,“Ngươi nghĩ gì đâu? Như vậy gọi ngươi đều không để ý ta.”

Matthew quay đầu nhìn, Lily - Collins mặc màu trắng tiểu lễ phục, liền đứng bên cạnh hắn, vội vàng nói,“Đang suy xét trên công tác sự.”

Lily - Collins bất mãn chu miệng,“Ngươi lần trước nói lại liên hệ ta, kết quả đến hiện tại cũng không có đánh cho ta qua điện thoại.”

Matthew xòe tay, bất đắc dĩ nói,“Ta cũng không tưởng a, chỉ là công tác rất bận .”

Lily - Collins còn muốn nói chút gì, Matthew nhìn thấy Helen - Hermann cùng một tiểu cô nương đi tới.

“Hải, Helen.” Hắn trước cùng Helen - Hermann chào hỏi, lại đối cái kia tiểu cô nương nói,“Kenzie, ngươi trưởng cao .”

Tới được tiểu cô nương là Mackenzie Foy, nàng rất có lễ phép nói,“Matthew, cám ơn ngươi cho ta cơ hội.”

Khi nói chuyện, nàng còn đối Matthew hơi hơi cúi đầu.

Matthew vẫy tay,“Không cần khách khí, là ngươi phi thường xuất sắc, mỗi người đều sẽ không cự tuyệt.”

Mackenzie Foy đoạn thời gian trước liền cùng Helen - Hermann ký hợp đồng, Lily - Depp tạm thời sẽ không lại đóng phim, về sau hắn bên này có nhi đồng loại nhân vật, khẳng định sẽ ưu tiên chiếu cố nàng.

Này tiểu cô nương theo tuổi tăng trưởng, không có giống đại đa số ngôi sao nhỏ tuổi như vậy dần dần trưởng tàn, ngược lại mắt ngọc mày ngài, càng trở nên khả ái.

Đối với loại hình này tiểu diễn viên, toàn thế giới người xem cũng không có sức chống cự.

Xác thực điểm đến nói, giống Mackenzie Foy loại này manh muội tử, có nam nữ thông sát siêu cường năng lực.

Trước mắt, Mackenzie Foy tại số 13 phòng công tác hai hạng mục trung, đều biểu diễn trọng yếu nhân vật, một là [ tảng sáng ] thượng hạ hai bộ trung Edward cùng Isabella nữ nhi, một cái khác là Insidious trung người bị hại nữ nhi.

Matthew nghĩ nghĩ, bỗng nhiên phát hiện, nếu đặt ở Thái Bình Dương bờ bên kia, Mackenzie Foy nói không chừng có thể thắng được một quốc dân nữ nhi nhã hào.

“Ngươi tại Insidious trong cảnh quay thế nào ?” Matthew hỏi.

Mackenzie Foy thanh âm có điểm nhuyễn,“Ta vừa mới tiến tổ quay chụp, đều là chút dọa người hí, Helen theo ta nói, tương lai ta không thể tại rạp chiếu phim xem bộ điện ảnh này đâu.”

Matthew an ủi nói,“Chờ ngươi trưởng thành là có thể nhìn.”

Đây là không có biện pháp sự, Insidious bây giờ còn tại quay chụp, đẳng sang năm phát hành , giống Mackenzie Foy kia vài tiểu diễn viên, tham gia hoàn thảm đỏ, liên phòng chiếu phim đều không thể tiến.

Cùng Mackenzie Foy cùng Lily - Collins hàn huyên một hồi, Matthew lại đi phòng nghỉ địa phương khác chào hỏi, chung quy đây là số 13 phòng công tác đầu chụp điện ảnh, hắn là danh phù kỳ thực chủ nhân.

Matthew không thể nghi ngờ cũng là tiêu điểm nhân vật, bên cạnh vừa rảnh rỗi, lại có người xông ra.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 920: Ai Dùng Ai Khó Chịu

Người tới là Jennifer - Lawrence, vị này tuổi trẻ nữ tinh chỉ cần xuất hiện ở công chúng trường hợp, mặc kệ lúc nào, bao giờ cũng là vui tươi hớn hở , phảng phất trên đời này không thể để người khó xử sự, cứ việc cười đến có điểm ngốc, lại cực cụ sức cuốn hút.

Đương nhiên, ai muốn thật đem nàng trở thành ngốc đại tỷ, đó mới là chân chính ngốc tử.

“Đã lâu không gặp , giản.” Matthew chủ động chào hỏi.

Jennifer - Lawrence vội vàng vươn tay ra cùng hắn ôm,“Là ngươi không tưởng gặp ta, ta đều liên hệ không được ngươi.”

Lời này nói được, phảng phất Matthew từ bỏ nàng như vậy.

Matthew vỗ nhè nhẹ nàng phía sau lưng, thuận miệng nói,“Ta phía trước không tại Los Angeles, hiện tại trở lại, ngươi muốn gặp ta tùy thời đều có thể.”

“Thật?” Jennifer - Lawrence cùng Matthew tách ra, lui ra phía sau một bước, hỏi,“Lúc nào đều được?”

Tuy rằng đều là hư tình giả ý, nhưng Matthew sớm liền tại trường kỳ kiên trì không ngừng family quá trình bên trong, rèn luyện đi ra , lập tức nói,“Cầu mà không được.”

Tựa hồ hắn phi thường mê luyến Jennifer - Lawrence.

Jennifer - Lawrence rất biết làm người, có thể từ vô số 90 sau nữ diễn viên trung giết ra đến, cũng xác thật không đơn giản, tuy rằng năm nay một Oscar tốt nhất nữ chính đề danh, một [ X-Men: First Class ] trung Mystique, khiến nàng thanh danh lan truyền lớn, bước qua nhị tuyến ngôi sao cửa, nhưng đối mặt Matthew khi, nàng vẫn là phía trước kia phó bộ dáng, không có bất cứ thay đổi.

Thực ra Jennifer - Lawrence phi thường rõ ràng, tự thân sau lưng không có bất cứ có thể ca ngợi lực lượng, hai năm nay xuôi gió xuôi nước, cùng tựa lên Matthew này tuyến có trực tiếp quan hệ.

Nhìn Nina - Dobrev dựa vào Isabella hồng đến phát tím, nàng liền đối sang năm phát hành [ Hunger Games ] tràn ngập ảo tưởng.

Người đại diện không chỉ một lần cùng nàng nói qua, muốn trở thành người khác dễ dàng không thể lay động ngôi sao tuyến đầu, nhanh gọn nhất thông đạo chính là lấy đến một Oscar tốt nhất nữ chính hoặc là mỗ bộ làm tuyệt đối nhân vật chính điện ảnh phòng vé siêu cấp đại bạo.

Nàng mới hai mươi tuổi, tưởng lấy Oscar tốt nhất nữ chính quá khó .

Cơ hội cũng không phải không có, trước đó một đoạn thời gian, nàng người đại diện tiếp xúc qua Harvey - Weinstein, muốn lấy đến mỗ bộ tình yêu điện ảnh nữ chính, nhưng Harvey - Weinstein vừa nghe nàng danh tự, liên đàm đều không tưởng đàm, quay đầu liền đi .

Jennifer - Lawrence trái lo phải nghĩ, rất nhanh cũng liền tưởng minh bạch , bát quái đưa tin trung xuất hiện qua không thiếu nàng cùng Matthew chuyện xấu, hôm nay Hollywood ai chẳng biết Matthew cùng Harvey - Weinstein huyên không thế nào khoái trá.

Trừ phi triệt để đắc tội Matthew, bằng không đừng nghĩ tại Harvey - Weinstein bên kia thảo được hảo.

Làm như vậy thích hợp sao? Cùng Matthew ở giữa kia vài lạn sự, nàng hoàn toàn không buông trong lòng, chẳng phải chính là uống sữa bò cùng sữa bò rửa mặt sao? Có cái gì cùng lắm thì , qua lại kia vài cùng Matthew - Horner làm loạn nữ ngôi sao, e ai đều chưa thiếu làm đi?

Vấn đề là, nàng tại Matthew bên này đã đánh hảo cơ sở, lấy lòng Harvey - Weinstein cần lại từ đầu bắt đầu, trái lại này hai người trước mắt phát triển xu thế, Matthew chính như mặt trời giữa trưa, còn tại hướng phía trước nhanh chóng phát triển, Harvey - Weinstein......

Người trong giới nhìn xem rất rõ ràng, Harvey - Weinstein hai năm nay thành công vận tác điện ảnh số lượng hạ xuống rõ ràng, đã tại xuống dốc .

Đã có con đường càng tốt có thể đi, làm gì muốn đi phủng Harvey - Weinstein thối chân?

Quay đầu nói, trực tiếp nhất tương đối chính là hai người xác xuất thành công, xem xem Matthew - Horner xác xuất thành công rất cao? Gần như hoàn toàn thành công.

Lại xem xem Harvey - Weinstein, liền nói hắn am hiểu nhất xung áo, cho dù là hắn đoạt giải tương đối nhiều niên phân, còn không phải lộng lên năm sáu bộ phim đi xung thưởng, cuối cùng cũng chỉ có một bộ phim có thể trở thành người thắng.

Kia bộ tình yêu nhân điện ảnh chỉ là hậu tuyển chi nhất, vì một hậu tuyển, đi đoạn tuyệt Matthew - Horner con đường này, nàng ngốc sao?

Tuy rằng đi là bán ngốc đại tỷ nhân thiết đường, nhưng Jennifer - Lawrence tự nhận là người thông minh.

Còn có, Harvey - Weinstein thanh danh chiếu Matthew kém nhiều lắm.

Nàng từng có thiết thân thể hội, Matthew - Horner bên này là trả giá sẽ có hồi báo.

Mà Harvey - Weinstein bên kia đâu? Dù cho trả giá , cũng không có lấy đến tương ứng hồi báo nữ ngôi sao có khối người.

Huống hồ, đều phải sữa bò tẩy mặt mà nói, làm một nữ nhân bình thường, dùng Matthew - Horner sữa bò rửa mặt, vẫn là dùng Harvey - Weinstein cái loại này nhân , còn dùng tuyển sao?

Nàng không thích trọng khẩu vị, được rồi?

Hiện nay Hollywood nữ diễn viên ở giữa có được đến rộng khắp tán thành đồn đãi, nếu muốn dùng thân thể trao đổi điểm cái gì, Matthew - Horner là tốt nhất nhân tuyển, không có thứ hai.

Jennifer - Lawrence biết lời này độ tin cậy cực cao, chung quy nàng chính là kẻ được lợi.

Về phần lấy thân thể làm trao đổi, đây không phải rất bình thường sao? Giống nàng như vậy xuất thân bình bình nữ diễn viên, vừa không có tinh nhị đại Tiên Thiên ưu thế, lại không có có tiền lão ba hoặc là lão mụ đầu tư, còn kéo không đến nhân mạch quan hệ, trừ thân thể còn có cái gì?

Nói trắng ra là, các nàng những người này, trừ thân thể cũng không có gì hảo mất đi .

Hơn nữa đây đều là đặt ở mặt ngoài giao dịch, cũng không phải tiềm quy tắc.

Jennifer - Lawrence kia phó vui tươi hớn hở bộ dáng liền không biến qua, chẳng sợ tại hướng Matthew oán giận,“[ Hunger Games ] hai tháng trước liền hoàn thành sở hữu hậu kỳ chế tác , còn muốn đẳng sang năm tháng tư phân mới phát hành, ta đều vội vàng .”

“Rất nhanh .” Matthew đáp.

“Còn có hơn nửa năm đâu.” Jennifer - Lawrence là thật có điểm cấp, nổi danh phải thừa lúc còn sớm mà hành động, nữ diễn viên bất đồng với nam diễn viên, nữ diễn viên tốt nhất liền như vậy vài năm,“Ngẫm lại đều cảm giác dài lâu.”

Nàng thân thể về phía trước nghiêng, một bàn tay hư ấn ngực,“Nôn nóng khiến tâm của ta đều bị thương.”

Matthew trên cao nhìn xuống, đem Jennifer - Lawrence chân không thu hết đáy mắt, nữ nhân này rõ ràng là tại dụ hoặc hắn !

“Như vậy a......” Matthew luôn luôn đều không là mĩ sắc trước mặt không động tâm nhân, lập tức nói,“Giản, ngươi tìm thời gian đến trang viên, ta sẽ chữa khỏi ngươi.”

Jennifer - Lawrence thấu được càng gần,“Có hay không ăn ngon ?”

Matthew nghe hiểu được lời này, thấp giọng nói,“Có ! cam đoan ăn ngon, còn chữa đau lòng.”

Hắn này thanh âm cùng khẩu khí, giống như là cầm kẹo que dụ hoặc tiểu cô nương quái đại thúc như vậy.

Jennifer - Lawrence chung quanh xem xem, chung quanh không có người khác, lập tức nói,“Ta đêm nay liền đi, ngươi lại cho ta chụp ảnh, hảo sao?”

Matthew vừa định đáp ứng xuống dưới, bỗng nhiên nghĩ tới Amber - Heard, không khỏi do dự một chút, nhưng đầu nháy mắt lóe qua một ý niệm, muốn hay không kéo cùng nhau khoái trá chơi đùa?

Một thích khác loại trò chơi, một cái khác thích sữa bò thêm chụp ảnh, xoát lên nhất định rất vui vẻ đi?

Nghĩ đến đây, Matthew thử hỏi,“Đêm nay ta hẹn người khác cùng nhau chơi trò chơi, ngươi có hứng thú mà nói có thể cùng nhau.”

Loại sự tình này, tự nhiên muốn tôn trọng Jennifer - Lawrence cùng Amber - Heard ý tứ, nếu hai người không đồng ý mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng.

Jennifer - Lawrence một điểm đều không ngốc, lập tức minh bạch lời này ý tứ, cũng do dự lên.

Ba người a ! nàng chưa từng có kinh lịch qua đâu.

Bỗng nhiên, Jennifer - Lawrence nghĩ đến một loại khả năng, không tự giác rùng mình, hỏi,“Mặt khác...... Mặt khác cái kia không phải nam nhân đi?”

Hollywood thích nam nữ ăn thông người không thiếu.

Matthew lắc đầu, ăn ngay nói thật,“Một nữ nhân...... Ân, nàng thích rất thú vị một ít trò chơi.”

Jennifer - Lawrence cúi đầu, không nói lời nào.

Loại sự tình này miễn cưỡng không được, Matthew vỗ nhè nhẹ nàng cánh tay, nói,“Giản, chúng ta ngày sau lại ước đi.”

“Ta......” Jennifer - Lawrence đột nhiên ngẩng đầu lên,“Ta đi xem xem hảo sao?”

Matthew gật gật đầu,“Ta đi tìm nàng nói một tiếng.”

Phỏng chừng Amber - Heard cự tuyệt khả năng tính không lớn, vài lần trước nàng từng có như vậy đề nghị.

Tham gia lễ công chiếu lần đầu nhân rất nhiều, đặc biệt là Matthew đầu tư hoặc là diễn viên chính điện ảnh hạng mục bên trên mặt khác chủ yếu diễn viên, cũng phân phân tại lần đầu trên thảm đỏ lượng tướng, Matthew đầy đủ lợi dụng [ Twilight ] series nhiệt độ, đến tuyên truyền hạng mục khác.

Giống Jennifer - Lawrence chính là điển hình.

American Sniper trung ra nhậm nữ chính Margot - Robbie cũng đến, bất quá nàng hiện tại so với Jennifer - Lawrence kém xa, không mấy người nhận thức nàng, nàng cũng một mình đứng ở trong một góc, yên lặng nhìn phòng nghỉ trung các đại nhân vật.

Nhất là Matthew.

Margot - Robbie ánh mắt cách mười mấy hai mươi giây, liền sẽ từ Matthew trên người chuyển qua, nhìn thấy một đám xinh đẹp nữ nhân giống như là hồ điệp như vậy tại hắn bên cạnh xuyên toa, trong lòng vẫn lắc đầu.

Như vậy dụ hoặc cái dạng gì nam nhân có thể chịu được? E không mấy cái đi? Càng đừng nói Matthew - Horner bản thân chính là Playboy.

Nina - Dobrev, Lily - Collins, Jennifer - Lawrence...... Còn có một ít nàng gọi không ra danh tự xinh đẹp nữ diễn viên.

Phỏng chừng, trong đó nào đó một đêm nay khẳng định sẽ cùng Matthew - Horner đi, hai ba cũng không phải không có khả năng.

Từ nam California hoang mạc trung trở về, nàng người đại diện đưa ra thiết tưởng, nếu có thể đuổi tới Matthew - Horner, tối thiểu có thể thiếu phấn đấu mười năm.

“Như vậy nam nhân quả nhiên là thoạt nhìn rất tốt, kết giao lên cũng không sai.” Margot - Robbie trong lòng vẫn ở nói thầm,“Nhưng muốn lấy đến bình thường kết giao, ai dùng ai khó chịu.”

Ngẫm lại đi, một nữ nhân nếu là trở thành Matthew - Horner chính quy bạn gái, sẽ đối mặt bao nhiêu phiền toái cùng khó khăn? Chỉ riêng phòng cháy phòng trộm phòng nữ nhân, liền có thể để người nổi điên.

Một tùy thời tùy chỗ đều có khả năng xuất quỹ bạn trai, ngẫm lại đều đáng sợ.

Trong phòng nghỉ nhân tại kịch tổ công tác nhân viên nhắc nhở dưới, lục tục triều chiếu phim đại sảnh đi, Matthew tìm đến Amber - Heard, thấp giọng nói vài câu, cùng hắn tưởng như vậy, Amber - Heard chẳng những không có cự tuyệt ý tứ, ngược lại hưng phấn ứng xuống dưới.

Matthew còn tại suy xét, có phải hay không lạp Nina - Dobrev cùng nhau? Nàng thể dục nhịp điệu, thêm Amber - Heard thụ huấn trò chơi, còn có Jennifer - Lawrence sữa bò rửa mặt cùng chụp ảnh, ngẫm lại đều gọi người chờ mong a.

Chỉ là, hắn thử Nina - Dobrev vài câu, Nina - Dobrev không chút do dự cự tuyệt .

Nina - Dobrev tỏ vẻ, liền bọn họ hai người ngầm khi, nàng như thế nào nghệ thuật biểu diễn thể thao đều có thể, cùng người khác cùng nhau không thể nhận.

Matthew không có một chút miễn cưỡng, đẳng lễ công chiếu lần đầu vừa chấm dứt, kéo Jennifer - Lawrence cùng Amber - Heard trở về trang viên.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 921: Sống Lại Một Đời Chân Chính Sứ Mệnh

Vì tiến thêm một bước phát triển chính mình vĩ đại family sự nghiệp, vì này một vĩ đại sự nghiệp có thể duy trì liên tục tính phát triển, vì kiên trì lý tưởng của chính mình cùng sơ tâm, Matthew cố ý tại trang viên bên trong cải tạo một gian đại biểu cho đương kim tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật phòng chơi, hơn nữa lục tục mua thêm hàng loạt trò chơi thiết bị, có thể khiến từng người tiến vào say mê ở trong đó mà không thể tự kiềm chế.

Có chút trò chơi nhìn như hoang đường, chơi lên lại gọi người nghiện.

Tỷ như Jennifer - Lawrence tại tự chụp sau, đồ đầy mặt sữa bò, nâng cao Iphone, nhắm ngay vòng treo phía dưới Amber - Heard đại chụp đặc chụp.

Amber - Heard tựa hồ nhận đến kích thích, chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại càng thêm hưng phấn .

Matthew hài lòng nhìn này hết thảy, bỗng nhiên phát hiện, chính mình rất có đạo diễn thiên phú, nếu như đi quay chụp phim văn nghệ, chỉ bằng hiện tại cảnh tượng, không lấy Venice giải Golden Lion hoặc là Cannes Palme d'Or, tuyệt đối là kia bang giám khảo mắt mù.

Ngẫm lại gần nhất hai năm nay Âu Châu liên hoan phim, đặc biệt là Cannes cùng Venice người thắng, không phải đều là những loại này phim?

“Nguyên lai ta đi lầm đường, điểm nghiêng thiên phú a.” Matthew nhìn thấy Jennifer - Lawrence cùng Amber - Heard dây dưa cùng một chỗ, không khỏi nói thầm,“Ta thích hợp nhất đương là nghệ thuật gia a.”

Đáng tiếc, nửa đường sửa gia không phải rất thích hợp, bằng không làm phim nghệ thuật đạo diễn, tuyệt đối là đứng đầu.

Nếu không thoát không lậu không gọi nghệ thuật, xem xem hiện tại đi, dứt khoát chính là nghệ thuật n bình phương a !

“Hải, hai vị !” Matthew bước đi qua,“Không ngại ta gia nhập đi?”

Jennifer - Lawrence cùng Amber - Heard đương nhiên sẽ không để ý, còn phi thường hoan nghênh, trận này đại xích độ trò chơi cùng này hỗn loạn ban đêm vừa mới bắt đầu.

Matthew rất có giác ngộ, chính mình thành lập này phòng chơi, tuyệt đối không phải vì làm cái gì loạn thất bát tao sự tình, lại càng không là muốn tiềm quy tắc ai, giống hắn như vậy quang minh chính đại nhân, như thế nào sẽ làm kia vài ngầm bất nhập lưu thủ đoạn nhỏ?

Mọi người đều là ngươi tình ta nguyện, chính đại quang minh cùng một chỗ khoái trá chơi đùa nha, chỉ cần nhân cự tuyệt hắn tuyệt đối không miễn cưỡng.

Cùng nhau khoái trá chơi đùa mới là thật vui vẻ.

Còn có, đây cũng là vi kia vài tuổi trẻ xinh đẹp nữ diễn viên cung cấp một điều hướng lên trên đi bậc thang, nếu không có này phòng chơi, Nina - Dobrev có thể hồng thành Isabella - Swan?

Hollywood bao giờ cũng là kỳ thị tuổi trẻ xinh đẹp nữ diễn viên, bao giờ cũng là không thể nhìn thẳng vào này mấy nữ diễn viên trời sinh tư bản, dẫn đến các nàng phát triển bao giờ cũng là nhận đến trở ngại, đây là một loại xã hội không công bình, một loại phi tự do dân chủ cự đại chỗ thiếu hụt !

Làm một có lương tâm, có đạo đức, có chức nghiệp tố dưỡng, lại tận sức với mở rộng family loại này hài hòa lý niệm trong giới đại lão, hắn muốn lấy thực tế hành động đánh vỡ trong giới trần tục thói xấu, vi Hollywood khai sáng một loại tân cục diện, khiến càng đẹp mắt các nữ diễn viên có thể được đến càng nhiều cơ hội.

Cho nên, ôm như thế cao thượng , thuần túy , có đạo đức , thoát ly thấp cấp thú vị , tận sức với giúp xinh đẹp nữ diễn viên lại không hề có vì tư lợi chi tâm tinh thần, Matthew thành lập như vậy một gian đặc thù phòng chơi.

Từ Jennifer - Lawrence cùng Amber - Heard phản ứng đến xem, đây cũng là quảng đại Hollywood các nữ diễn viên hoan nghênh .

Matthew tin tưởng, tựa như hắn trả giá liền có hồi báo thượng kia phi thường tốt danh dự như vậy, về sau kia vài xinh đẹp nữ diễn viên có thể không lại chịu đựng Hollywood kia bang lão gia hỏa kỳ thị, chỉ cần các nàng nguyện ý, có thể chính đại quang minh từ hắn nơi này tìm đến cơ hội.

“Ta đây là tại giúp Hollywood các nữ diễn viên a.”

Trò chơi kết thúc thời điểm, Matthew còn tại trong lòng cảm khái,“Vi xinh đẹp các nữ diễn viên tìm đến một thoát ly tầng chót cơ hội.”

Giờ khắc này, Matthew cảm giác chính mình tiết tháo tràn đầy, nếu một người tiết tháo mãn trị là một trăm mà nói, hắn hiện tại trị số tuyệt đối là một ngàn.

Nguyên lai, ta còn có làm Thánh Nhân tiềm chất.

Bạo biểu tiết tháo, khiến Matthew bản thân cảm giác phi thường tốt, nếu đỉnh đầu thêm aura, phía sau lộng đối bạch sắc vũ dực, đều có thể đi giảng đạo .

Ngày hôm sau sáng sớm, từ Jennifer - Lawrence cùng Amber - Heard dây dưa trung tỉnh lại, Matthew tại cao tiết tháo gia trì dưới, đột nhiên tưởng minh bạch một sự kiện, chính mình mạc danh từ Thái Bình Dương bờ bên kia đi đến Los Angeles, có một hoàn toàn mới nhân sinh, nguyên lai là muốn cứu vãn Hollywood chịu khổ chịu khó xinh đẹp nữ nhân a !

Đây mới là sống lại một đời chân chính sứ mệnh đi?

Quả nhiên, ta là một lưng đeo trầm trọng sứ mệnh đi tới vận mệnh thẳng nam a.

Ngày đó buổi sáng, Matthew để người phân biệt đưa đi Jennifer - Lawrence cùng Amber - Heard, quyết định lại lần nữa xây dựng thêm phòng chơi, mua tân thiết bị bỏ thêm vào.

Có phải hay không đến San Fernando Valley tìm chuyên nghiệp nhân sĩ hỗ trợ thiết kế một chút đâu?

Matthew từng có phương diện này suy xét, cuối cùng vẫn là buông tay , dựa vào nhân thủy chung không bằng dựa vào chính mình.

Vẫn là khiến ta một mình lưng đeo này một trầm trọng sứ mệnh đi.

Giống cái gì Leonardo - DiCaprio, cái gì Tom - Cruise, cái gì Johnny - Depp, đều không thích hợp, bọn họ vẫn là hết thảy sang bên đứng, khiến sở hữu Hollywood mĩ nữ đều giao cho hắn đến cứu vãn đi !

Trong tay ta nắm giữ một phần tàn khốc vận mệnh, kia không thuộc về bất luận kẻ nào, này phân gian khổ gánh nặng, chỉ có ta đến gánh vác , không có người khác có thể.

Đây chính là ta muốn hoàn thành số mệnh a !

Làm nhân loại mỹ đức mẫu mực, Matthew quyết định khiêng này một trầm trọng lịch sử sứ mệnh tiếp tục đi tới, tối thiểu hiện tại hắn còn không có buông xuống chính mình sứ mệnh tính toán.

Này một sứ mệnh cũng khiến hắn liên tiếp không ngừng đạt được thành công.

[ Twilight 4: Breaking Dawn thượng ] tại lễ Tạ ơn tiền một cuối tuần toàn diện đăng lục Bắc Mĩ cụm rạp, dù cho có [ Happy Feet 2] như vậy càng thích hợp cả nhà hoan phim đồng kỳ phát hành, sự thật chứng minh vài vị tuổi trẻ khêu gợi quỷ hút máu mị lực không giảm năm đó.

Tại vô số phụ nữ trẻ tuổi fan điện ảnh nhiệt tình gia trì dưới,[ Twilight 4: Breaking Dawn thượng ] công chiếu ngày đầu tức lấy xuống 7350 vạn dollar box office, sáng tạo năm nay tốt nhất đan ngày box office thành tích chi nhất, đám quỷ hút máu như cũ nhận đến phấn ti hoan nghênh.

Nhưng điện ảnh dành cho fan công nhận khuyết thiếu kéo dài lực,[ Twilight 4: Breaking Dawn thượng ] cũng không ngoại lệ, đến thứ bảy đan ngày thu hoạch sụt 3000 vạn dollar trở lên, chỉ tiến trướng 4320 vạn dollar.

Cuối tuần đầu cuối cùng một ngày, đan ngày tiến trướng càng là té ngã ba ngàn vạn dollar trở xuống.

[ Twilight 4: Breaking Dawn thượng ] dùng thực tế hành động, đầy đủ suy diễn vừa ra ban đầu cao mà về sau thì thấp đại hí.

Bất quá, không có người sẽ cho rằng này bộ phim thương nghiệp bên trên thất bại, cho dù là ban đầu cao mà về sau thì thấp,[ Twilight 4: Breaking Dawn thượng ] tại cuối tuần đầu ba ngày thời gian bên trong, như cũ từ Bắc Mĩ cuốn đi 1 ức 4480 vạn dollar khủng bố box office.

Đồng thời mở màn hải ngoại gần bảy mươi quốc gia cùng địa khu,[ Twilight 4: Breaking Dawn thượng ] tuần đầu hải ngoại box office thoải mái vượt qua 1 ức 5000 vạn dollar.

Phát hành vỏn vẹn một cuối tuần,[ Twilight 4: Breaking Dawn thượng ] toàn cầu box office dĩ nhiên đột phá 3 ức dollar.

Dựa theo bình thường điện ảnh ổn định xu thế suy tính mà nói, này bộ phim cuối cùng box office tựa hồ có hi vọng trùng kích mười ức dollar đại quan.

Nhưng không có người sẽ như vậy suy tính, ngay cả Matthew này kẻ đầu tư cũng sẽ không như vậy tính toán, tại cuối tuần đầu tiêu hao mất hàng loạt fan nữ nhiệt tình, lại một lần chọc này mấy nữ tính bạn trai người người oán trách sau,[ Twilight 4: Breaking Dawn thượng ] mặt sau box office xu thế khẳng định là muốn một đường đại ngã.

Thẳng thắn giảng, phía trước kia ba bộ tích lũy xuống hàng loạt phấn ti đồng thời, cũng vì cái này series sáng tạo các loại phản đối cảm xúc cùng thanh âm, nếu nói này mấy sẽ không đối [ Twilight 4: Breaking Dawn thượng ] mang đến bất cứ trùng kích, tuyệt đối là giả .

Matthew mục tiêu rất hiện thực, cuối cùng này hai bộ [ Twilight ] điện ảnh, Bắc Mĩ box office mục tiêu là trùng kích 3 ức dollar, toàn cầu box office lực tranh qua 7 ức dollar.

Này đủ để cho hắn này nhà đầu tư lời to.

Nói thật,[ Twilight 4: Breaking Dawn thượng ] có thể hay không đạt tới một mục tiêu này, Matthew tin tưởng không phải rất đủ.

Này bộ phim tuần đầu phát hành sau số liệu, có thể nói có được cũng có mất.

[ Twilight 4: Breaking Dawn thượng ] mở màn thành tích tuy rằng không có vượt qua thượng một bộ [ nguyệt thực ], nhưng vẫn đủ để cam đoan phim thẳng tiến Bắc Mĩ ảnh sử cuối tuần đầu box office tiền thập vị; Ngoài ra,[ Twilight 4: Breaking Dawn thượng ] thứ sáu đan ngày box office chiếm được tổng ngạch 52%, này một tỉ lệ cao cư Bắc Mĩ ảnh sử vị thứ tư.

Căn cứ Matthew được đến các phương diện thị trường điều tra tập hợp biểu hiện, này bộ phim cuối tuần đầu chiếu phim lữ trình trung, hai mươi mốt tuổi trên đây người xem chiếm được 60%, mà nữ tính người xem tỉ lệ càng là cao tới 80%, này một tỉ lệ cùng [ Tân Nguyệt ] ngang hàng, cũng xa cao hơn [ nguyệt thực ] 65%.

Tại danh tiếng phương diện, fan lực lượng thật là kinh người,cinemascore cho điểm vi b, mà quảng đại hoa si nữ fan điện ảnh trực tiếp cấp phim đánh ra a siêu cao chấm điểm.

Nữ tính fan điện ảnh thủy chung đều là này series trung kiên tiêu phí quần thể, không nhiều nam tính fan điện ảnh tuyệt đại đa số cũng là bị các nàng cường hành kéo vào rạp chiếu phim trong .

Cho nên, trừ bỏ nữ tính fan điện ảnh thưởng thức, này bộ phim tại danh tiếng phương diện cơ hồ là nghiêng về một bên kêu “Lạn” thanh âm.

[ Los Angeles thời báo ] không chút khách khí chỉ ra,“Phim vừa chưa biểu hiện ra quỷ hút máu đề tài trung hung tàn huyết tính, cũng nhìn không tới nửa điểm đẹp mắt hình ảnh, hết thảy đều không hề có sinh cơ đáng nói”;[ Washington Post ] tắc tỏ vẻ,“Phim tương đối phía trước lui bước không thiếu, trong phim cg đặc hiệu cũng rõ ràng không như phía trước [ nguyệt thực ].”

Empire đầu tiên khẳng định các diễn viên tiến bộ, nhưng này “Như cũ không thể thay đổi phim tình tiết làm người ta không hiểu làm sao sự thực”;[ Boston Universal báo ] tắc nhất châm kiến huyết,“Chỉnh bộ phim lại thối lại dài, mà phân thành hai bộ quay chụp phát hành càng là chủng tra tấn”;[ Entertainment Weekly ] tắc minh xác đối hôn lễ tiến hành thâm thâm châm chọc,“Xem qua phim chúng ta ý thức được kết hôn tựa như bị phán ở tù chung thân, tuần trăng mật sinh hoạt cũng tràn ngập nguy hiểm, mà mang thai thì càng là chủng tra tấn, thậm chí cần một mạng đổi một mạng”.

Cứ việc danh tiếng phương diện kéo dài series kém bình xu thế, nhưng [ Twilight 4: Breaking Dawn thượng ] cũng tại phần đông nước miếng trung thắng được một chút tiếng vỗ tay,[ điện ảnh tại tuyến ] cho rằng “Phim là toàn bộ series trung giàu có nhất sức tưởng tượng một bộ”; USA Today đồng dạng tán thành,“Làm series trung tốt nhất, vài vị diễn viên chính đã từ u buồn hài tử trưởng thành là người trẻ tuổi, biểu diễn cũng trở nên thành thục”; Ngoài ra [ Philadelphia hỏi thăm báo ],[ New York Post ] cũng đối trong phim “Tinh xảo hôn lễ trường hợp” Tỏ vẻ tán thưởng.

So với nát mất danh tiếng, Matthew càng thêm coi trọng series mang đến thực tế ích lợi.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 922: Có Cừu Báo Cừu

“Ai có thể nghĩ đến hiện tại cục diện?”

Cự đại trên du thuyền, David Ellison ngồi ở đỉnh tầng trên boong tàu, đối Matthew nói,“Một bộ tất cả mọi người cho rằng nhàm chán tột độ lạn tục, ở trong tay ngươi biến thành kiếm tiền máy móc.”

Matthew nhìn một chỉ hải âu bay xa, nhẹ nhàng bâng quơ nói,“Là đạo diễn cùng diễn viên cấp lực.”

David Ellison không cho là đúng,“Đạo diễn cùng diễn viên đều là ngươi tuyển .” Hắn không khỏi lắc đầu,“Người khác đều nói ta là trời sinh người thắng, trên thực tế ngươi mới là trời sinh người thắng .”

Matthew cười cười, nói,“Làm người thắng không tốt sao? Làm người thắng tổng so đương kẻ thua hảo. David, đừng quên, chúng ta đều là người thắng.”

Nghe nói như thế, David Ellison cười đến không khép miệng,“Đối ! ngươi nói quá đúng ! chúng ta đều là người thắng !”

Hai người tại Hollywood phát triển thuận lợi, phần mình khống chế cùng giao xoa trì cổ (intersect holdings) Skydance ảnh nghiệp cùng số 13 phòng công tác đều liên tiếp đạt được thành công.

Có cái gì lý do không tự xưng là người thắng?

Matthew cùng David Ellison vẫn ở hợp tác, David Ellison kiềm giữ số 13 phòng công tác thiếu bộ phận cổ phần, hắn cũng tương ứng kiềm giữ Skydance ảnh nghiệp thiếu bộ phận cổ phần, đan luận tại Hollywood lực ảnh hưởng, David Ellison không bằng hắn, nhưng phóng tới giới giải trí bên ngoài địa phương, hắn so với David Ellison cùng với sau lưng Ellison gia tộc kém xa.

Phía trước hắn nhiều lần phát động dư luận, thực ra David Ellison đều có ra tay, bằng không cũng sẽ không gợi ra nhiều như vậy thương nghiệp truyền thông chú ý.

Hắn cùng với David Ellison giao xoa trì cổ (intersect holdings) một điểm đều không mệt.

Giống Matthew người như thế, cũng sẽ không đi làm lỗ vốn mua bán, David Ellison bị hắn dẫn đường tiến vào Hollywood đường ngay sau, tựa hồ tìm đến chính mình định vị cùng đầu tư phương thức, Skydance ảnh nghiệp này mấy năm qua phân phân tại Star Trek series, Transformers series, Mission Impossible series trong đầu tư, đạt được xa xỉ ích lợi.

Lại càng không cần nói song phương hợp tác Fast and Furious series .

Matthew cũng biết chính mình muốn bảo trì nhân thiết, trừ Hollywood ngoài, còn cần ngoại giới minh hữu, David Ellison không thể nghi ngờ là thích hợp nhất nhân tuyển.

Song phương không chỉ là nhiều năm bằng hữu, lẫn nhau lợi ích còn gắt gao dây dưa cùng một chỗ.

“Twilight phía trước ba bộ, kiếm nhiều lắm, cha ta đều hâm mộ.” David Ellison có chút cảm khái nói,“Đệ nhất bộ các phương diện thuần lợi nhuận vượt qua 7000 vạn dollar, đệ nhị bộ lợi nhuận tiếp cận 1 ức 2000 vạn dollar, đến đệ tam bộ đều đạt tới 1 ức 5000 vạn dollar , riêng là này ba bộ điện ảnh, đều có thể khiến ngươi trở thành ức vạn phú hào.”

Matthew vẫn là nhất quán thuyết pháp,“Vận khí tốt mà thôi.”

David Ellison lại lắc đầu,“Ngắn ngủi một năm thời gian, liền có thể khiến một bộ điện ảnh đầu tư thực hiện gấp bội thu nhập, hơn nữa là thuần lợi nhuận, không phải tổng thu nhập, Hollywood có mấy người đều làm đến?”

Hắn tựa hồ phi thường bội phục,“Như vậy đầu tư thu nhập hiệu ích, ngay cả ta phụ thân đều rất khó làm đến.”

Matthew hôm nay tìm David Ellison không phải thảo luận này mấy, cũng không phải đến trên biển lưu quyển , chủ động chuyển đề tài, hỏi,“David, nghe nói ngươi đầu tư một về Truy sát Bin Laden điện ảnh hạng mục?”

David Ellison cũng không giấu diếm, lập tức nói,“Là Sony Columbia ảnh nghiệp một hạng mục, đạo diễn là Catherine Bigelow, Megan cho ta giới thiệu .”

Nói tới đây, hắn nhìn về phía Matthew,“Ngươi cũng cảm thấy hứng thú?”

Matthew khẽ lắc đầu,“Ta đối với điện ảnh hạng mục bản thân không có hứng thú, chỉ là nghe nói ngươi tại đầu tư quá trình bên trong gặp một ít phiền toái.”

“Xác thật như vậy.” David Ellison nói thẳng,“Megan tại Đông Phương đầu tư một đeo kính đen đạo diễn hạng mục, cái kia đạo diễn quay chụp kéo dài, dẫn đến nàng mắt xích tài chính xuất hiện một điểm vấn đề, cho nên muốn dẫn của ta tài chính vào sân, vốn ta cùng Sony Columbia bên kia đều đàm không sai biệt lắm , Weinstein ảnh nghiệp Harvey Weinstein đột nhiên nhúng tay, muốn cướp đi này hạng mục chủ đạo quyền.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, đoạn thời gian trước hắn nghe nói chuyện này sau, liền vẫn muốn tìm David Ellison nói chuyện.

David Ellison còn nói thêm,“Kia mập mạp thật sự rất đáng ghét , không phải lần đầu tiên cướp Skydance ảnh nghiệp hạng mục, hắn đánh Oscar danh hào, dụ dỗ Sony đám kia Nhật Bản ngốc tử, thiếu chút nữa khiến ta cùng Megan ra cục.”

“Harvey Weinstein không phải lần đầu tiên làm như vậy.” Matthew thở dài nói,“Ngươi hẳn là nghe nói qua, phòng công tác đầu tư mai phục cùng người Hobbit series, hắn đều tại ta đàm hảo dưới tình huống, muốn nhúng tay cướp đầu tư.”

Hắn thanh âm chuyển lãnh,“Harvey Weinstein một độ giam lỏng James Wan, nếu không phải ta nhìn chằm chằm được ngay, mai phục này hạng mục chỉ sợ cũng muốn họ Weinstein .”

David Ellison gật gật đầu,“Ta cùng Megan có thể cung cấp Harvey Weinstein sở không thể tuyệt bút tiền mặt, liệp sát Ben này hạng mục cuối cùng ra cục mới không phải chúng ta, Harvey Weinstein quá kiêu ngạo.”

“Này tính cái gì.” Matthew nhàn nhạt nói,“Harvey Weinstein còn để người câu dẫn ta hít thuốc phiện.”

David Ellison im lặng cả kinh,“Cái gì?”

Cùng Matthew ở giữa không chỉ là bằng hữu, còn liên quan đến càng thêm thực tế lợi ích.

Matthew khoát tay,“Yên tâm, hắn động tác nhỏ đều khiến ta nhìn thấu .

“Hắn dám làm như vậy !” David Ellison ánh mắt nháy mắt sắc bén,“Matthew, ngươi sẽ không liền như vậy coi như hết?”

Matthew không chút do dự nói,“Đương nhiên sẽ không tính.” Hắn nhìn về phía David Ellison,“Có hứng thú lại hợp tác một lần sao?”

David Ellison không trả lời ngay, mà là nhớ lại cùng Harvey Weinstein không nhiều vài lần vài lần, trong đó gần nhất một lần chính là tại Columbia tổng bộ tranh đoạt liệp sát bản khi, này mập mạp không phải bình thường để người chán ghét.

Nếu Harvey Weinstein đem Matthew phá đổ , Fast and Furious series làm thế nào? Hắn tại Matthew phòng công tác chia hoa hồng lại làm thế nào? Trơ mắt nhìn chính mình tại Hollywood tốt nhất bằng hữu bị nhân tính toán, đây không phải Ellison gia tộc phong cách !

Nhà mình lão cha dám đi hận Bill Gates, chính mình không có năng lực đi hận Bill Gates, nhưng hận Harvey Weinstein vẫn là không thành vấn đề đi?

Còn có Megan, nói vậy muội muội cũng đối cái kia mập mạp phi thường căm tức đi?

Lại nói, như vậy chuyện thú vị, nhưng là phi thường khó được .

David Ellison chỉ suy xét hai phút, liền đối Matthew nói,“Hảo, Matthew ! khiến cho chúng ta lại chơi một phen đại !”

Matthew nở nụ cười, đến lúc đó sau lưng thôi động lực lượng càng lớn, thành công tỷ lệ không thể nghi ngờ lại càng cao.

Mát mẻ gió biển trong, David Ellison thông tri người khác không chuẩn thượng đỉnh tầng boong tàu sau, cùng Matthew thấp giọng trò chuyện, mãi cho đến Thái Dương tiếp cận mặt biển, này chiếc cự đại du thuyền mới chậm rãi phản hồi Santa Monica du thuyền cảng.

Hạ du thuyền, Matthew cùng David Ellison cáo biệt, phần mình rời đi.

Tại thích hợp cơ hội, hắn sẽ đem David Ellison dẫn vào đã có ba người tiểu tổ.

David Ellison cùng hắn bao nhiêu có điểm chỗ tương tự, đều không là cái loại này lấy ơn báo oán nhân, đều chú ý có thù báo thù, có oán báo oán.

Lễ Tạ ơn ngày nghỉ đi đến, Matthew vốn tưởng ước Charlize Theron cùng nhau qua lễ Tạ ơn, đánh qua điện thoại mới biết được, kim cương Nam Phi mang theo nàng nữ nhi Aamir Miller Theron trở về Nam Phi, nhanh nhất cũng muốn đến tân niên sau mới trở về.

Nghĩ đến cái kia tiểu cô nương, hắn lần nữa hồi ức, xác định Charlize Theron kia vài năm xác thật không hoài qua dựng.

Matthew lại xác định sau, cũng để người tra xét, giải quyết thu dưỡng cần một loạt chính thức thủ tục, không phải nói tưởng nhận nuôi đi phúc lợi viện lĩnh liền có thể đi , mà hắn được đến tin tức, Charlize Theron nhận nuôi Aamir có được hoàn chỉnh thủ tục.

Aamir Miller Theron là Charlize Theron nhận nuôi hẳn là không có sai .

Này cũng khiến Matthew thở ra nhẹ nhõm một hơi, chung quy không có bất cứ chuẩn bị tâm lý dưới tình huống, đột nhiên toát ra một nữ nhi đến, dù là ai đều sẽ không thể nhận.

Lại nói, hắn từ đầu tới đuôi liền không làm qua đương phụ thân chuẩn bị.

Vạn nhất có hài tử, vì hài tử trưởng thành suy xét, thế tất muốn cho bọn họ một hoàn chỉnh gia đình, kia hắn sứ mệnh như thế nào hoàn thành?

Hollywood nhiều như vậy chịu khổ chịu khó xinh đẹp nữ diễn viên đều chờ hắn đi cứu vãn đâu !

Như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện buông tay chính mình sơ tâm cùng sứ mệnh?

Matthew nghĩ đến Charlize Theron, cũng chỉ có thể thở dài, từ có nữ nhi, Charlize Theron nói tới nói lui biểu đạt ý tứ rất minh xác, nàng đã là kiên định không hôn chủ nghĩa giả .

Lễ Tạ ơn qua đi, Matthew triệu tập Fast and Furious series chủ sáng nhân viên mở hội, Fast and Furious 6 đem chính thức bắt đầu trù bị, sang năm Oscar sau quay chụp, tranh thủ nửa năm trước kết thúc quay chụp,2013 năm kỳ nghỉ hè đúng hạn phát hành.

Tại Fast and Furious 5 cự đại thành công trước mặt, này mấy đều không là vấn đề.

Trải qua gần năm tháng chiếu phim sau, Fast and Furious 5 tại lễ Tạ ơn qua đi từ Bắc Mĩ rạp chiếu phim chính thức hạ tuyến, Bắc Mĩ box office dừng ở 4 ức 1150 vạn dollar này một con số thượng.

Mặt khác, trước mắt phim toàn cầu box office gia tăng dĩ nhiên vượt qua 9 ức 8000 vạn dollar đại quan, đang tại cố gắng triều 10 ức dollar mục tiêu cố gắng.

Lấy hiện tại hải ngoại địa khu chiếu phim tình huống xem, box office cuối cùng đột phá 10 ức dollar vấn đề độ khó không tính rất lớn.

Matthew cũng cùng David Ellison chính thức tuyên bố một quyết định, đợi Fast and Furious 7 chụp xong, này series sẽ tạm dừng một đoạn thời gian, để tránh xuất hiện đại quy mô thẩm mỹ mệt nhọc.

Theo sau, Twilight 4: Breaking Dawn thượng tại Bắc Mĩ rạp chiếu phim vượt qua thứ ba cuối tuần, hơn nữa lực áp Leonardo DiCaprio diễn viên chính Hoover truyện, lấy 2670 vạn dollar hoàn thành Bắc Mĩ box office bảng tam liên quan.

Này bộ phim Bắc Mĩ box office lũy kế đạt tới 2 ức 6940 vạn dollar.

Cùng lúc đó, Twilight 4: Breaking Dawn thượng toàn cầu chinh đồ vẫn đang tiếp tục, này cuối tuần tại 75 địa khu lấy xuống 5674 vạn dollar.

Công chiếu ba tuần, này bộ phim toàn cầu tích lũy box office 6 ức 2289 vạn dollar.

Twilight 4: Breaking Dawn thượng tiếp tục trung thực thực hiện phim dở đại bán chức trách.

Mười hai tháng thượng tuần, Matthew trở về Mĩ quốc tay súng bắn tỉa kịch tổ, tại Los Angeles quay chụp trong kịch bản kia vài phi chiến trường hóa màn ảnh.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 923: Tha Thiết Ước Mơ

Mặc màu trắng chế thức T-shirt, Matthew đạp lên mềm mại bờ cát, đi vào ở Santa Monica trên bãi biển trường quay, hôm nay muốn quay chụp là về đội biệt kích SEAL huấn luyện một ít vai diễn, này mấy vai diễn tham khảo Chris - Kyle cùng nhiều danh xuất ngũ hải báo quan binh miêu tả, cơ bản là chọn dùng đội biệt kích SEAL huấn luyện đến quay chụp.

Matthew phía trước đã xem qua cảnh tượng thiết kế, tựa như kịch bản như vậy, đội biệt kích SEAL huấn luyện không có bất cứ siêu việt thông thường địa phương.

Trường quay trung có hơn hai mươi danh bất đồng diễn viên, còn có vài diễn viên da đen làm quân sự huấn luyện viên.

Qua hội, những người này liền sẽ tại giáo quan nghiêm khắc đạo diễn dưới, tiến hành khắc nghiệt quân sự huấn luyện.

Clint - Eastwood lúc này đi tới, hỏi,“Thời tiết có điểm lãnh, muốn hay không dùng thế thân?”

Qua sẽ muốn quay chụp cao áp súng bắn nước xung thân vai diễn, cứ việc kịch tổ sẽ sử dụng nước ấm, tháng mười hai Los Angeles cũng coi như không hơn rét lạnh, nhưng cao áp súng bắn nước xông vào trên người cũng không chịu nổi.

Matthew lắc đầu,“Không cần, này mấy đều không là vấn đề.”

Clint - Eastwood gật gật đầu, không có nói thêm nữa, tiếp đón kịch tổ các phía sau màn bộ môn làm tốt nhất chuẩn bị, quay chụp sắp bắt đầu.

Matthew cũng tìm đến chính mình vị trí, đứng ở một đám đại binh trung gian.

Theo đạo diễn Clint - Eastwood ra lệnh một tiếng, hôm nay quay chụp chính thức bắt đầu.

Trừ bỏ đóng vai huấn luyện viên vài danh hắc nhân diễn viên, mặt khác diễn viên bao gồm Matthew ở bên trong, tất cả đều quỳ rạp trên mặt đất bắt đầu tập hít đất, vài danh quân sự huấn luyện viên tại bọn họ trung gian qua lại xuyên toa, vừa đi còn vừa lớn giọng quát lớn.

Một từ Matthew bên cạnh đi qua hắc nhân diễn viên rống lớn nói,“Các vị, vui đùa dừng ở đây, chúng ta muốn đến điểm chăm chú !”

Người này giọng không phải bình thường đại, thanh âm phiêu đãng ở trên bờ cát ong ong.

Bên kia cũng vang lên như sư tử tiếng rống,“Thêm sức lực, mau một chút, kiên trì, đừng giống cô nương !”

Matthew chống tại dưới đất, lấy như vậy tiết tấu tập hít đất với hắn mà nói không có độ khó gì, trên mặt lại là một bộ thống khổ bộ dáng, tựa hồ tùy thời đều sẽ quỳ rạp trên mặt đất không bò lên được.

Một cầm cao áp súng bắn nước huấn luyện viên xuất hiện , hắn mở ra súng bắn nước, la lớn,“Chính là như vậy ! các cô nương, các cô nương, kiên trì, chỉ có lần đầu tiên mới sẽ đau, nhẫn nại đi liền thích !”

Đám đại đầu binh, đương nhiên không có văn minh dùng từ, các loại lời thô tục như không cần tiền từ huấn luyện viên trong miệng vẩy ra đến.

Làm nhân vật chính, khẳng định sẽ hưởng thụ đến không phải bình thường đãi ngộ.

Dù cho lại lạn nhân vật chính cũng có aura, cho nên cầm súng bắn nước huấn luyện viên đi đến Matthew bên này khi ngừng lại, trong tay súng bắn nước trực tiếp phun hướng Matthew phía sau lưng.

“Xem nơi này đến cái gì ! ngươi là phế vật sao?” Huấn luyện viên rống lớn nói,“Trả lời ta !”

Matthew tại súng bắn nước áp lực dưới, như cũ cố gắng làm hít đất, đồng thời la lớn,“Báo cáo Rowle huấn luyện viên, không phải !”

Này danh huấn luyện viên lại quát,“Hảo ! hiện tại nhanh hơn tốc độ !” Trong tay hắn súng bắn nước phun ra cột nước, rơi vào Matthew trên ót,“Lại khiến ta nhìn thấy ngươi chậm lại, liền đem ngươi mông đá văng ra hoa !”

Matthew dựa theo cảnh tượng thiết trí như vậy, theo bản năng muốn né tránh thủy châu, tên kia huấn luyện viên lớn tiếng nhắc nhở,“Đừng né tránh, tiếp tục làm, khiến ta hảo hảo cho ngươi tắm rửa, khiến ngươi thanh tỉnh một chút !”

“Đúng vậy, trưởng quan !”

Matthew lớn tiếng trả lời, tiếp tục làm lên hít đất.

Huấn luyện viên lại không có bỏ qua hắn, theo dõi hắn tiếp tục quát,“Ta nhìn thấy cái gì, một lão gia hỏa !” Hắn lạnh giọng nói,“Ngươi là tại Noah Phương Chu bên trên rất thư thái, mới đến gia nhập hải quân sao?”

Tiếp, hắn lớn tiếng hỏi,“Lão gia hỏa, ngươi năm nay bao nhiêu đại !”

Matthew la lớn,“Báo cáo trưởng quan, ba mươi tuổi !”

Huấn luyện viên đột nhiên cười,“Ba mươi tuổi? Ngươi phóng thí đều phải so này mấy tiểu tử trưởng một nửa !”

Matthew không có nói tiếp, mà là tiếp tục hít đất.

Huấn luyện viên lại quát,“Chúng ta muốn đào thải phế vật, mỗi một phế vật !”

“Đình !” Đạo diễn Clint - Eastwood giọng cũng rất lớn,“Này một điều qua !”

Kêu đình thanh âm vừa vang, tên kia đóng vai huấn luyện viên diễn viên nhanh chóng đóng lại súng bắn nước, Matthew từ mặt đất vừa nhảy mà lên, lau trên mặt thủy châu cùng bùn cát, có trợ lý lập tức lấy đến thảm cho hắn phủ thêm, để ngừa cảm mạo.

Kế tiếp còn muốn quay chụp cùng loại vai diễn, Matthew không có thay quần áo, bọc thảm đợi một hồi, kịch tổ rất nhanh điều chỉnh hoàn tất, sau đó bắt đầu quay chụp kế tiếp màn ảnh.

Chỉnh chỉnh một ngày quay chụp trung, kịch tổ các diễn viên cơ bản đều tại cao áp súng bắn nước làm bạn dưới vượt qua, Matthew cũng không có hưởng thụ đặc thù đãi ngộ, loại này không tính phiền toái vai diễn nên như thế nào chụp liền như thế nào chụp.

Clint - Eastwood đối toàn bộ diễn viên phi thường hài lòng, đặc biệt là Matthew, hắn thậm chí cùng Matthew nói, Matthew đặc biệt có quân nhân khí chất.

Đương nhiên, có quân nhân khí chất tại trên điện ảnh bày ra liền đủ rồi, lên chiến trường loại sự tình này, ai nguyện ý đi ai đi, USA có chính là nhân.

Một ngày này quay chụp còn không tính cái gì, đến ngày hôm sau, kịch tổ đổi đến tới gần một ngoại cảnh nơi sân, vẫn là Matthew này mấy diễn viên, muốn ngồi ở đen tuyền bùn lầy trong run cầm cập, tuy rằng bùn lầy là kịch tổ chuyên môn điều chế , nhưng đồ ở trên mặt cùng trên người cảm giác cũng không tốt.

Đặc biệt là tháng mười hai gió biển thổi qua, xác thật có chút lãnh.

May mà quay chụp thời gian không lâu lắm, từng cái màn ảnh quay chụp hoàn tất, Matthew đều sẽ lập tức phủ thêm dày thảm, chỉnh màn diễn chụp xong, lập tức đi xung tắm nước ấm, lại thêm trà nóng một ly, ngược lại cũng không có cảm mạo linh tinh .

Tại tân binh doanh tham gia quân sự huấn luyện vai diễn vẫn duy trì liên tục đến lễ Giáng Sinh, lễ Giáng Sinh ngày nghỉ vừa kết thúc, kịch tổ chỉnh thể chuyển dời đến Chris - Kyle tại Los Angeles nam bộ thư kích sân huấn luyện, quay chụp xạ kích huấn luyện vai diễn.

Matthew quay chụp phía trước làm qua đại lượng chuẩn bị công tác, này mấy vai diễn quay chụp lên đến cũng không khó, hơn nữa hắn bản nhân thương pháp tại phi chuyên nghiệp nhân sĩ trong mắt, có thể nói tương đương không sai .

Quay chụp rất nhiều, Matthew cũng thử qua, ba trăm mét ngoại dụng Chris - Kyle cung cấp thư kích súng trường, hắn có thể thoải mái bắn trúng hình người tiêu bia thân thể bộ phận.

Về phần di động tiêu bia, kia liền muốn xem vận khí.

Năm đó hắn nếu không tiến vào Hollywood, lựa chọn đi hỗn chức nghiệp thể dục, nói không chừng cũng có thể xông ra nhất định thành quả đến.

Trong lúc này, hắn lại hẹn Jennifer - Lawrence cùng Amber - Heard vài lần, này hai người đều vui vẻ phó ước, tựa hồ đối với này những đặc thù trò chơi rất cảm thấy hứng thú, mặt sau có một lần, Jennifer - Lawrence còn cùng Amber - Heard chủ động đổi mới nhân vật, phảng phất ngẫm lại thử xem bất đồng tư vị.

Matthew luôn luôn đều không là chính nhân quân tử, nếu nữ phương đều không để ý, hắn cũng chơi vui vẻ.

Bất quá, trừ Jennifer - Lawrence cùng Amber - Heard ngoài, không có người khác lại gia nhập trận này trò chơi, Hollywood nữ nhân tuy rằng đối với nam nữ phương diện không thế nào để ý, nhưng đơn độc cùng một chỗ cùng ngoạn nhiều người trò chơi hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

Đại xích độ trò chơi không phải mỗi người đều có thể nhận .

Cho tới bây giờ, Matthew family qua nữ ngôi sao trong, người chân chính nguyện ý nhận cũng không mấy cái.

Có lẽ kia bang VS Thiên Sứ nhóm có thể nhận? Chung quy các người mẫu lá gan càng lớn, quan niệm cũng càng thêm mở ra.

Nhưng muốn tìm đến Rio de Janeiro như vậy cơ hội rất khó, chung quy rời xa Mĩ quốc bản thổ địa phương, gom đủ nhiều như vậy Thiên Sứ, còn một đám uống rượu uống cao , cũng không dễ dàng.

Thực ra Matthew hiện tại nghĩ đến, ẩn ẩn có loại cảm giác, tựa hồ hắn bị đám kia VS Thiên Sứ cấp tập thể sưu tập tem .

Muốn nói kia vài Victoria's Secret siêu mẫu mời hắn phía trước một điểm ăn ý cũng không có, không quá khả năng đi?

Không có biện pháp, dáng người hảo, bộ dạng soái, lại nhan trị cao, tổng muốn gặp phải này mấy phiền não a.

Matthew phỏng chừng, e chính mình tại rất nhiều người sưu tập tem trên danh sách.

Ngẫm lại đi, từng có bao nhiêu nữ nhân tưởng cùng Tiểu Lý Tử phát sinh quan hệ? Mặc dù có hai Tiểu Lý Tử bạn gái cũ nói hắn chính là trăm mét tuyển thủ, nhưng như cũ ngăn không được phần đông nữ nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên.

Có bao nhiêu nữ nhân tưởng thông đồng Tiểu Lý Tử, lại phiên hai ba lần chính là tưởng thông đồng Matthew số lượng.

Thế giới này tràn ngập yêu, bất quá giới giải trí yêu thường thường đều rất hiện thực, tựa như Catherine - Zeta - Jones cùng Michael - Douglas như vậy.

Nhan trị cao, lại có tiền, còn có danh nam nhân, chỉ sợ là trên thế giới này đại đa số nữ nhân tha thiết ước mơ .

Này chung quy là xem tiền xem mặt xem năng lực thế giới.

Matthew không phải tự tin bạo bằng, mà là ở này đó phương diện hắn đều rất có liêu.

Amber - Heard từng tưởng chủ động mang nữ nhân lại đây, lại bị hắn cự tuyệt , nguyên nhân tự nhiên là cái kia nữ nhân không đủ xinh đẹp.

Đương nhiên, đây là thứ yếu nguyên nhân, nguyên nhân chủ yếu vẫn là muốn bảo trì nhất định cẩn thận.

Bất quá, Matthew lại một lần gặp được muốn cùng hắn bảo trì cự ly nữ nhân, tỷ như Margot - Robbie.

Vị này từng tìm lên cửa khiến hắn cấp công bình thử vai cơ hội Australia nữ diễn viên, giống như lúc ấy thật muốn thử vai cơ hội, không có ý khác, Matthew tại kịch tổ cùng nàng vài lần tiếp xúc trung, thoạt nhìn nhiệt tình, dâng trào còn mang theo cao bồi hào phóng Margot - Robbie, tuy rằng cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui, nhưng luôn luôn đều không tiếp nam nữ phương diện mà nói.

Cố tình nữ nhân này từ trên ý nghĩa nào đó đến nói đã cứu hắn, Matthew cũng không thể biểu hiện quá phận, chỉ có thể duy trì tại bằng hữu trên trình độ.

May mà người như thế Matthew cũng không phải lần đầu tiên gặp được, lại càng sẽ không xuất hiện Harvey - Weinstein cái loại này ăn không đến liền cường ăn, cường ăn không được liền chèn ép nhàm chán hành vi.

Matthew đối đãi Margot - Robbie, tự nhiên bất đồng với mặt khác nữ diễn viên, cái loại này hiểm cảnh không có dọa ngốc sửng sốt hoặc là đào tẩu, ngược lại phấn khởi giúp hắn nữ nhân, thật sự rất khó được.

Nếu hai người đổi chỗ, gặp được nguy hiểm là Margot - Robbie, Eddie Routh sau lưng người là hắn, phỏng chừng hắn tám thành sẽ trước bảo hộ chính mình an toàn.

Từ phương diện này đến nói, hắn là người rất ích kỷ.

Margot - Robbie trên người, lóng lánh hắn người như thế sở khuyết thiếu quang huy.

Có lẽ đây chính là cao bồi cùng tục nhân phân biệt?

Thời gian bước vào 2012 năm, trong lời đồn đây là tận thế hàng lâm một năm, nhưng Hollywood mới mặc kệ tín ngưỡng cùng tận thế vấn đề, nên chụp điện ảnh tiếp tục chụp, nên kiếm tiền cũng muốn tiếp tục kiếm.

Matthew cũng không ngoại lệ.

American Sniper quay chụp quay lại đến Los Angeles, còn thừa vai diễn cơ bản đều là hắn cùng Margot - Robbie này nam nữ nhân vật chính ở giữa màn diễn chung.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 924: Giải Quyết Vấn Đề

“Ngươi thậm chí đều không lý giải ta.”

Bố trí đổi mới hoàn toàn phòng ngủ bên trong, Margot - Robbie cuộn mình tại chăn trung, Matthew từ phía sau vây quanh trụ nàng, nhẹ giọng nói,“Ta đủ lý giải ngươi, thân ái , ngươi là rất tốt nữ nhân.”

Hắn từ phía sau hôn hôn Margot - Robbie tóc, hỏi,“Ngươi sợ hãi cái gì đâu?”

Margot - Robbie dựa vào Matthew trong lòng,“Không có cái gì.” Nàng bỗng nhiên xoay người lại, đối mặt Matthew, nói,“Ta sợ hãi sở hữu sự, ta không biết, nếu của ta sợ hãi giải quyết không được đâu?”

Matthew nhìn Margot - Robbie,“Chúng ta sẽ kết hôn tổ kiến một gia đình.”

Margot - Robbie muốn mở miệng, không biết vì sao, nói đến bên miệng bỗng nhiên không nói tiếp được.

Này một chần chờ công phu, đạo diễn Clint - Eastwood thanh âm vang lên,“Đình !”

“Xin lỗi.” Margot - Robbie lập tức ý thức được vấn đề ra ở chính mình trên người,“Xin lỗi, của ta vấn đề.”

Matthew buông tay ra, chủ động ly Margot - Robbie xa một điểm, hai người che dấu tại chăn phía dưới thân thể, đều chỉ là mặc nội y mà thôi.

Margot - Robbie ngồi dậy, đối đạo diễn bên kia nói,“Ta cần hai phút điều chỉnh một chút.”

Liền đi theo sân bắn lần đầu gặp mặt khi như vậy, nàng nói chuyện làm việc vẫn là như vậy ngay thẳng, hạ giọng, đối Matthew nói thầm,“Matthew, ngươi có thể hay không ôm được hơi chút thả lỏng? A, ta không khác ý tứ, ngươi khí lực quá lớn, siết có chút chặt.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta sẽ chú ý .”

Hắn nhìn Margot - Robbie liếc nhìn, theo Margot - Robbie ngồi dậy, chăn tự nhiên mà vậy từ trên người nàng trượt xuống, nàng nửa người trên chỉ mặc vô đai đeo thức vây ngực, nhìn qua phi thường gợi cảm.

Vị này Australia nữ diễn viên không phải cái loại này gầy trơ cả xương loại hình.

Không biết vì sao, Matthew thu hồi ánh mắt thời điểm, lại nhớ đến hề nữ Harley - Quinn.

Margot - Robbie thấy thế nào đều không như là bảo thủ nhân, đáng tiếc......

Nghĩ đến đây, Matthew không khỏi lắc lắc đầu, thoạt nhìn không bảo thủ nhân có rất nhiều, tỷ như Gal - Gadot cùng Diane - Kruger, đều không là bảo thủ nhân, cùng Margot - Robbie như vậy, ở trước màn ảnh cởi quần áo quay chụp không có bất cứ tâm lý chướng ngại.

Nhưng những người này đều đối với hắn không có hứng thú.

Matthew trong lòng thở dài, đại khái biết vấn đề không ở Gal - Gadot cùng Margot - Robbie những người này trên người, mà là ra tại chính hắn trên người.

Có lẽ là gần nhất này vài năm, theo hắn danh khí tăng lớn, trở thành Hollywood đứng đầu cự tinh, lại thêm xuất sắc ngoại hình, muốn thông đồng nữ nhân, cơ bản không có không thành công , đại bộ phận nữ diễn viên cùng người mẫu cũng không phải trinh tiết liệt nữ, tại Hollywood trà trộn lâu, cũng sẽ nhận đến trong giới hoàn cảnh ảnh hưởng, bản thân đối với này phương diện cũng không phải rất để ý.

Phàm là hắn động tâm tư nữ nhân, dễ dàng đều có thể câu tới tay, dễ dàng được đến gì đó thường thường không thế nào coi trọng, ngược lại kia vài muốn lại không chiếm được , so với dễ dàng đắc thủ càng hấp dẫn nhân.

Nhân, đều hoặc nhiều hoặc ít gặp được qua loại tình huống này.

Mà hắn hai năm nay trải qua, không thể nghi ngờ so với bình thường nhân càng nghiêm trọng.

Vì thế, Gal - Gadot cùng Margot - Robbie ở trong mắt hắn, xa so Jennifer - Lawrence cùng Amber - Heard có mị lực.

Nam nhân có phải hay không đều như vậy?

Loại tình huống này khó mà nói ra miệng, Matthew cũng tìm không thấy trao đổi đối tượng.

Từ Margot - Robbie qua lại quay chụp điện ảnh hoặc là TV tác phẩm đến xem, hẳn là rất mở ra nhân, ít nhất không bảo thủ, lại cùng hắn vẫn duy trì cự ly.

Nữ nhân này còn đã cứu hắn.

Margot - Robbie một ly tạp nằm sấp xuống Eddie Routh tình hình, cho hắn lưu lại khó có thể ma diệt ấn tượng.

Đại ân vô lấy hồi báo, nên như thế nào hồi báo? Đương nhiên là lấy thân hồi báo......

Matthew nhanh chóng ngừng miên man suy nghĩ, làm một có đạo đức có nguyên tắc nhân, còn như vậy tưởng đi xuống, liền muốn biến thành Harvey - Weinstein như vậy không phẩm người.

Margot - Robbie rất nhanh làm xong điều chỉnh, Matthew cũng trở lại công tác bên trong, có lẽ là hắn tưởng nhiều lắm, kế tiếp hắn lại phạm sai, quay chụp lại đình chỉ.

Cảnh này phiền toái , theo sau không ngừng tại hắn cùng Margot - Robbie phạm sai lầm trung lặp lại, liên tục NG bảy lần sau, đạo diễn Clint - Eastwood phát tính tình, đem tất cả mọi người từ bố trí thành trường quay phòng ngủ bên trong đuổi ra ngoài, chỉ để lại Matthew cùng Margot - Robbie, làm cho bọn họ hai hảo hảo câu thông một chút.

“Xin lỗi.” Margot - Robbie xuống giường, chỉ mặc màu đen nội y, kéo qua một cái ghế ngồi xuống,“Ta đem ngươi trạng thái mang không có.”

Matthew lắc đầu,“Mặc kệ ngươi sự, là ta suy nghĩ nhiều.”

Margot - Robbie trực tiếp hỏi,“Có thể nói dưới ngươi tưởng cái gì sao?”

Matthew tựa vào trên đầu giường, ngẩng đầu nhìn hướng Margot - Robbie, Margot - Robbie còn nói thêm,“Vẫn là ta trước nói đi.”

“Vấn đề của ngươi?” Matthew hỏi.

“Ân.” Margot - Robbie gật gật đầu, một điểm đều không mang do dự , nói thẳng,“Của ta vấn đề xuất hiện ở của ngươi trên lời kịch.”

Matthew kỳ quái ,“Của ta lời kịch?”

Margot - Robbie tính tình thẳng, lại không phải ngu ngốc, hỏi trước nói,“Chúng ta đây là câu thông giải quyết công tác vấn đề, đúng không?”

Nữ nhân này ! Matthew gật gật đầu,“Đúng vậy.”

Margot - Robbie nở nụ cười,“Cho nên, lời nói của ta ngươi sẽ không để ý, đúng không?”

Matthew chỉ có thể nói,“Sẽ không để ý.”

“Thực ra, của ta vấn đề ở ngươi câu kia ‘Ta sẽ kết hôn tổ kiến gia đình’ mặt trên.” Margot - Robbie không lại chần chờ, nói thẳng,“Matthew, ngươi vừa nói những lời này, ta liền sẽ......”

Nàng trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp biểu đạt phương thức.

Matthew minh bạch , nói tiếp nói,“Ngươi liền sẽ liên hệ đến ta trong hiện thực sinh hoạt trạng thái? Sau đó cảm giác lời này rất khôi hài?”

“Ân......” Margot - Robbie thoáng chần chờ, vẫn là thừa nhận ,“Đúng vậy, đại khái chính là như vậy.”

Nàng dứt khoát nói,“Ta liền cảm giác lời này tùy ngươi nói ra rất không thích hợp.”

Matthew có điểm bất đắc dĩ, nói,“Mary, đây là quay phim, cùng hiện thực sinh hoạt là hai chuyện khác nhau.”

Margot - Robbie cũng không phải đệ nhất thiên làm diễn viên, xòe tay nói,“Ta biết a, ta phía trước sẽ không phạm loại này sai lầm, thế nhưng...... Ta cũng không biết sao thế này.”

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Ngươi phóng không đại não thử xem, ta phía trước thường xuyên dùng biện pháp này.”

“Ta một hồi thử xem.” Margot - Robbie trước lên tiếng, hỏi tiếp nói,“Ngươi đâu? Ta nhớ rõ ngươi rất ít tại cùng một địa phương phạm sai lầm.”

Matthew có điểm khó xử,“Nói như thế nào đâu.”

Margot - Robbie tùy tiện nói,“Chúng ta không phải câu thông trao đổi giải quyết vấn đề sao?”

“Ta tưởng đến trên sân bắn ngươi cầm tích huyết ly khi bộ dáng.” Matthew chung quy không phải ngay thẳng nhân, cũng sẽ không ăn ngay nói thật,“Ân...... Thực cool.”

Margot - Robbie vò đầu,“Ta lúc ấy không nghĩ nhiều, liền theo bản năng cầm lấy ly tạp hắn.”

“Này vừa vặn thể hiện một chân thật ngươi.” Matthew chậm rãi nói,“Đổi là ta, lúc ấy phản ứng đầu tiên, khẳng định là tìm an toàn địa phương trốn đi.”

Margot - Robbie nghiêng đầu nhìn Matthew,“Ngươi người này, thật sự rất kỳ quái.”

“Nói như thế nào?” Matthew hỏi.

“Ngươi rất nhiều thời điểm đều...... Ân, đều cho người ý tưởng rất nhiều cảm giác.”

Có lẽ là hai người đều trên cơ bản hết sức chân thành tương đối, mở miệng nói đến ngược lại không có nhiều như vậy cố kỵ, Margot - Robbie còn nói thêm,“Ngẫu nhiên có đôi khi, cũng sẽ để người cảm giác là dương quang đại nam hài.”

Matthew nhún nhún vai,“Ta nguyên bản không phải như thế, ta vẫn muốn làm người tốt, nhưng ở trong giới này, ngươi nhất định phải có tâm cơ, bằng không bò không lên đến.”

Lời này nói được, phảng phất hắn trở thành như bây giờ, đều là Hollywood này giới lỗi, mà không ở hắn tự thân.

Margot - Robbie thâm chấp nhận,“Ta cũng tại cố gắng biến thành một có tâm cơ nhân.”

Nói xong lời này, chính nàng trước hết nở nụ cười, Matthew không khỏi cũng cười lên.

Sau khi cười xong, Margot - Robbie bỗng nhiên có loại cảm giác, đối diện nam nhân tại giờ khắc này thoạt nhìn cũng không phía trước như vậy không xong.

Nhưng xem qua kia vài hình ảnh từ nàng trong đầu nhanh chóng lóe qua, nhắc nhở nàng đây là một loại ảo giác.

Margot - Robbie ánh mắt lấp lóe, nhìn Matthew liếc nhìn, đột nhiên nói,“Trên sân bắn sự, ngươi không tất yếu để ở trong lòng.” Nàng cố ý nói,“Thực ra ta lúc ấy không chỉ là theo bản năng động tác, còn có ý tưởng, bất quá vẫn không cùng người nói qua.”

Matthew hỏi,“Ngươi chuẩn bị nói với ta?”

“Ta cho rằng có trợ giúp giải quyết trước mắt vấn đề.” Margot - Robbie thoáng tạm dừng, lập tức nói,“Nghe được tiếng thứ nhất súng vang, thực ra ta có một ý tưởng, ta thật vất vả mới cùng ngươi nói thượng nói, tranh thủ đến một công bình thử vai cơ hội, nếu ngươi bị người xử lý , của ta cơ hội chẳng phải là không có? Lại nghĩ tìm một như vậy hảo cơ hội, còn muốn đợi bao lâu?”

Lời này thật thật giả giả, Matthew trong lúc nhất thời cũng khó phân biệt bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả.

Margot - Robbie tiếp tục nói,“Ta bang ngươi, không chỉ là lưu cho chính mình một cơ hội, còn có thể khiến ngươi thừa ta một phần nhân tình.”

Matthew cười,“Phải không?”

“Ân !” Margot - Robbie chăm chú gật gật đầu,“Ngươi xem, ta hiện tại không phải American Sniper nữ chính sao? Hơn nữa ta còn không cần giống khác nữ diễn viên như vậy, vì này nữ chính, đi làm một ít không muốn làm sự tình.”

“Mary, ngươi là rất thú vị nhân.” Matthew lại nói một câu không liên quan mà nói.

Margot - Robbie ngẩn người, không rõ lời này là ý gì.

Matthew không lại nhiều lời, hô một tiếng, gọi tới công tác nhân viên đi thỉnh Clint - Eastwood trở về.

Clint - Eastwood trở lại phòng ngủ trường quay, cùng Matthew cùng Margot - Robbie trao đổi vài câu, kịch tổ nhân viên cũng nhanh chóng chuẩn bị hoàn tất, quay chụp lại bắt đầu.

So với phía trước, Matthew cùng Margot - Robbie đều buông xuống kia vài loạn thất bát tao ý tưởng, này có trợ giúp tìm về công tác trạng thái, hai người lại một lần nằm ở trên một cái giường.

Theo sau quay chụp trung, hai người lại bởi vì phần mình phạm sai lầm NG hai lần, nhưng theo công tác trạng thái trở về, này màn ảnh cùng kế tiếp mấy trường nam nữ nhân vật chính thân thiết vai diễn, không lại xuất hiện thường xuyên NG tình huống, cơ bản đều tại hai ba lần nội quay chụp thông qua.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 925: Phạm Vi Thế Lực

Theo sau một tuần trong, Matthew đều lưu lại kịch tổ quay chụp American Sniper trung kia vài sinh hoạt hóa màn ảnh.

Tiến vào một tháng trung tuần, hắn chuyên môn tham gia Fox Searchlight một hồi kéo phim hội, vi hảo hữu Michael - Fassbender cố gắng trợ uy.

Năm trước, Michael - Fassbender quay chụp một bộ phi thường nghệ thuật điện ảnh, tên phim gọi [ xấu hổ ], hắn ở trong đó biểu diễn quảng thụ bình luận điện ảnh nhân hòa chuyên nghiệp nhân sĩ khen ngợi, cũng trình báo đợt này Oscar tốt nhất nam chính bình chọn, lấy xuống tốt nhất nam chính tiểu kim nhân không dám hi vọng xa vời, lại tưởng trùng kích một chút đề danh.

Không phải mỗi người đều là Matthew, Oscar dù cho lực ảnh hưởng tại suy giảm, nhưng đối với đại đa số diễn viên đến nói, vẫn là phi thường có lực hấp dẫn .

Nếu là cùng Michael - Fassbender có liên quan hoạt động, đương nhiên cũng ít không được James - McAvoy.

“Đúng, James.” Matthew đứng ở yến hội thính góc hẻo lánh, nhìn đối diện James - McAvoy, hỏi,“Ngươi chừng nào thì biến đầu trọc?”

James - McAvoy từ trải qua nhân viên tạp vụ trong tay lấy qua hai ly rượu, đưa cho Matthew một ly, nói,“Kịch tổ khiến ta lúc nào biến, ta liền muốn lúc nào biến.”

Matthew cố ý đánh giá hắn một phen, nói,“Ngươi đầu trọc bộ dáng khẳng định rất soái.”

James - McAvoy luôn luôn rất tự tin,“Ta lúc nào không soái ?”

Hôm nay, James - McAvoy rộng nhất làm người biết nhân vật chính là X giáo thụ Charles.

Hai người hàn huyên hội X-Men sự, Matthew hỏi,“Michael lấy đến đề danh tỷ lệ đại sao?”

“Hẳn là có cơ hội.” James - McAvoy càng lý giải tình huống,“Hắn cá nhân móc ra hơn hai trăm vạn dollar làm quan hệ xã hội.”

Matthew thở dài,“Ta ở trên Oscar không nhiều lắm lực ảnh hưởng, cơ bản giúp không được gì.”

Đây là lời thật, kia bang lão nhân không mấy người thích hắn, khiến hắn đi thuyết phục đám lão nhân, khẳng định là làm trở ngại chứ không giúp gì.

“Ta cũng không có biện pháp.” James - McAvoy cũng thở dài,“Hi vọng Michael ném ra tiền, có thể phát huy một ít tác dụng.”

Matthew gật gật đầu,“Hi vọng như thế.”

Hắn nhìn bộ điện ảnh này, vô luận là Michael - Fassbender, vẫn là nữ chính Carey Mulligan, đại xích độ màn ảnh đều rất nhiều, chính là tiêu chuẩn xung áo hình thức chi nhất.

Không cởi sạch không lộ sạch sẽ, như thế nào đi cầm Oscar tốt nhất nam nữ nhân vật chính?

“Tưởng lấy xuống tốt nhất nam chính tiểu kim nhân, hi vọng liền không lớn.” James - McAvoy lúc này nói.

Matthew hảo kỳ hỏi,“Hiện tại công nhận đứng đầu là ai?”

“[ nghệ thuật gia ] nam chính.” James - McAvoy nhún nhún vai,“Harvey - Weinstein đưa đẩy trọng đầu xung giải thưởng mục, đen trắng phim câm, kiểu cũ biểu diễn phong cách, chính là phù hợp đám người kia khẩu vị đồ ăn.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Michael xác thật hi vọng không lớn.”

Này bộ [ nghệ thuật gia ] thật sự rất phù hợp đám người kia khẩu vị, còn có Harvey - Weinstein làm sau lưng thôi thủ, bất quá dù cho lấy đến Oscar trọng lượng cấp giải thưởng, như vậy một bộ đen trắng phim câm liền có thể thu hồi ngẩng cao phí tổn sao?

Nguyên bản, Harvey - Weinstein chỉ cần 1000 vạn liền có thể lấy xuống này bộ phim, nhưng hắn khiến Bella - Anderson từ giữa nhúng tay, Harvey - Weinstein tiêu phí ước chừng 2000 vạn mới đưa bản quyền lấy đến tay.

Như vậy một bộ đen trắng phim câm, có thể đầu Oscar sở hảo, liền tính lấy đến Oscar tốt nhất phim thậm chí mặt khác trọng yếu giải thưởng, lại có bao nhiêu người xem sẽ thích đen trắng phim câm?

Matthew khác không dám nói, đối với điện ảnh thị trường có đầy đủ lý giải, đến lúc đó cho dù là thích phim nghệ thuật người xem, tiến vào rạp chiếu phim nhìn thấy như vậy một bộ phim, chỉ sợ cũng sẽ hô to mắc mưu.

“Di......” Matthew nhìn thấy có nữ hắc nhân đi đến yến hội trong sảnh ương, thò tay kéo lại Michael - Fassbender cánh tay, hỏi,“Michael lại tìm hắc nhân bạn gái?”

James - McAvoy cũng nhìn bên kia liếc nhìn,“Lâm thời bạn gái mà thôi.” Hắn giản đáp nói,“Kia nữ nhân gọi Nicole - Beharie,[ xấu hổ ] này bộ phim trung nữ phụ.”

Nói tới đây, hắn đến gần Matthew bên cạnh, thần bí hề hề nói,“Ngươi biết nàng là như thế nào bị Michael hấp dẫn trụ sao?”

Này trong đó hiển nhiên có Kinh Thiên bát quái, Matthew hảo kỳ hỏi,“Có nội tình tin tức?”

“Đương nhiên là có.” James - McAvoy chỉ chỉ chính mình phía dưới,“Phim bên trong, có một hồi Michael lộ ra trọn vẹn hí, liên nơi này đều lộ ra đến, nghe nói quay chụp thời điểm Michael không có yêu cầu thanh trường, bàng quan Nicole - Beharie nhìn thấy Michael kinh người thước tấc, đương trường liền bị mê hoặc.”

Matthew sửng sốt ngẩn người, sau đó nói,“Nguyên lai còn có thể như vậy thông đồng nữ nhân a.”

James - McAvoy không khỏi cười lên,“Ngươi biết Michael sau này như thế nào theo ta nói ? Hắn nói đẳng này màn ảnh chiếu phim đi ra, sẽ có càng nhiều nữ nhân mê thượng hắn.”

Matthew đương nhiên biết đây là vui đùa nói, nghĩ nghĩ, nói,“Giống như...... Giống như Michael vẫn đối làn da hơi đen nữ nhân tình hữu độc chung a.”

“Đúng vậy !” James - McAvoy vỗ tay,“Ngươi không nói ta còn không chú ý, ngươi này vừa nói, ta cũng nhớ đến, Michael kết giao kia vài nữ nhân, cho dù là người da trắng, cũng là màu da thiên hắc loại hình.”

Hắn lại nhìn về phía Michael - Fassbender bên kia,“Nguyên lai Michael chỉ thích hắc muội tử a.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Hẳn là không sai .”

Hai người lại hàn huyên một hồi, Michael - Fassbender tạm thời kết thúc xã giao, đi tới.

“Không nghĩ tới a, không nghĩ tới.” James - McAvoy nhìn Michael - Fassbender thẳng lắc đầu,“Nguyên lai Michael ngươi vẫn thích làn da hơi đen nữ nhân.”

Michael - Fassbender cố ý trừng mắt lên,“Ta lớn nhất bí mật thế nhưng đều bị ngươi phát hiện ?”

James - McAvoy không chút do dự bán Matthew,“Đây là hắn phát hiện .”

Matthew nhún nhún vai,“Michael, sự tình rất rõ ràng, xuất hiện ở bên cạnh ngươi nữ nhân, màu da đều thiên hắc.”

Michael - Fassbender không có phủ nhận ý tứ, nói,“Ta chỉ là đam mê một loại. Giống như ngươi a, Matthew, đam mê nhiều như vậy, Á Châu , Âu Châu , Nam Mĩ châu cùng Bắc Mĩ , đều có đọc lướt qua.”

James - McAvoy chen vào nói nói,“Có một loại, Matthew chưa từng có qua.”

Michael - Fassbender sáng tỏ,“Matthew, ngươi thật nên thử xem hắc muội tử, các nàng làn da giống như là cao nhất tơ lụa như vậy bóng loáng.”

Matthew nháy mắt bị đánh bại ,“Ta thừa nhận không nổi.”

Phía trước nghe này hai tên thường xuyên đề cập, hắn cũng khởi qua phương diện này tâm tư, Hollywood cũng không phải không có nhìn qua rất thuận mắt nữ hắc nhân, tỷ như Halle Berry, VS Thiên Sứ trong giống như cũng có hắc nhân siêu mẫu.

Nhưng thực địa xem qua kia ngăm đen làn da, này điểm tâm tư nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh.

Dù cho hắn đam mê family, sâm lâm cũng rất rộng lớn, lại cũng không ý vị liên đốt trọi cây cũng phải chém.

Ba người ghé vào cùng nhau nói thầm hội về nữ nhân đề tài, Michael - Fassbender chuyển tới xung áo mặt trên, cùng Matthew cùng James - McAvoy, hắn cũng không cần khách khí, nói thẳng,“Oscar phiếu bầu đều phát xuống đi , các ngươi muốn phát động chung quanh học viện hội viên vì ta bỏ phiếu.”

Matthew lập tức đáp,“Không thành vấn đề.” Hắn lại thở dài,“Đáng tiếc đây là Oscar.”

Đổi thành khác, nói không chừng hắn có thể đến giúp Michael - Fassbender càng nhiều, nhưng Oscar, hắn lực ảnh hưởng rất thấp.

Hắn không phải không nghĩ tới xử lý Harvey - Weinstein [ nghệ thuật gia ], như vậy Michael - Fassbender lấy đến đề danh tỷ lệ khẳng định sẽ gia tăng, nhưng hắn đầu não đầy đủ thanh tỉnh, ở trên Oscar, hắn chiếu Harvey - Weinstein kém xa.

Oscar chung quy không phải hắn thế lực phạm vi.

Harvey - Weinstein tiếp tục ở trên Oscar nhảy nhót hảo, qua lần này Oscar, cũng nhảy nhót không được bao lâu .

Mặc dù ở trên Oscar ảnh hưởng không được quá nhiều, nhưng Matthew vẫn là không có hoàn toàn buông tay, khiến Helen - Hermann liên hệ truyền thông, thả ra không thiếu về [ nghệ thuật gia ] này bộ phim phản đối tin tức.

Đặc biệt là chuyên môn tìm Elena - Boyar, thông qua TMZ đẳng đứng đầu trang web, đem [ nghệ thuật gia ] là một bộ nặng nề nhàm chán đen trắng phim câm khái niệm hâm nóng mọi người đều biết.

Matthew mục đích rất đơn giản, ngươi muốn lấy Oscar, ta xác thật không rất hảo biện pháp, nhưng ngươi lấy Oscar mục đích , chung quy là vì đạt được càng nhiều box office cùng mặt khác phương diện thương nghiệp thu nhập, thông qua truyền thông khiến tiềm tại người xem hình thành vào trước là chủ quan niệm, khả năng sẽ đánh mất rất nhiều người mua hoặc là mua đĩa phiến quan khán ý tưởng.

Một đại đầu nhập hạng mục thất bại, cũng sẽ khiến Weinstein ảnh nghiệp bên trong người nghi ngờ Harvey - Weinstein quyết định.

Đây cũng là từ bên cạnh giúp Bob - Weinstein.

Trải qua thời gian dài như vậy vận tác, Matthew nhìn xem rất rõ ràng, Weinstein huynh đệ tuyệt đối không phải bền chắc như thép, có lẽ Harvey - Weinstein vẫn cho rằng nhược thế đệ đệ sẽ kiên định đứng ở hắn sau lưng, nhưng đứng ở sau lưng Bob - Weinstein sớm liền tưởng xuất hiện tại trước đài .

Amanda bên kia công tác này nửa năm tiến triển tương đối nhanh, Bob - Weinstein đã không phải vui trốn ở Harvey - Weinstein sau lưng tiểu đệ .

Chỉ là, Ronan - Farrow bên kia còn cần thời gian sưu tập càng nhiều chứng cớ cùng chứng nhân.

Matthew cũng đem David - Ellison kéo vào hắn bí mật tổ kiến này tiểu tổ, David - Ellison vừa có thể cung cấp tài chính duy trì, còn có thể giúp liên hệ cùng Oracle có hợp tác quan hệ truyền thông, tuyệt đối là một đại trợ lực.

American Sniper quay chụp đồng thời đang tiến hành, kịch tổ quay chụp bắt đầu phân mảnh, thường thường hôm nay còn tại Los Angeles đầu đường quay chụp, ngày mai liền chuyển tới Santa Monica bờ biển, thuộc về Matthew vai diễn cũng tại dần dần giảm bớt.

Mặt khác, Chris - Kyle thường thường liền sẽ đến kịch tổ, vô luận là Matthew thiên hướng về cường tráng cùng kiên nghị tạo hình, vẫn là kịch tổ thiết lập tương quan vai diễn, hắn này nguyên hình nhân vật đều phi thường hài lòng.

Nhận tương quan truyền thông phỏng vấn thời điểm, Chris - Kyle đối Matthew đối kịch tổ khen không dứt miệng, khen ngợi bọn họ hoàn nguyên một chân thật chính mình.

Kịch tổ cũng tại lợi dụng Chris - Kyle làm tuyên truyền, như vậy tay súng bắn tỉa tại đương đại vẫn là rất dễ dàng bị sao hồng .

Cuối tháng một, về Eddie Routh mới nhất tin tức truyền tới, vị này kẻ hành hung rốt cuộc đi lên thẩm phán đình.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 926: Liên Tưởng Lực Phong Phú

“Ta này có liên quan về lần trước sân bắn đấu súng sự kiện một ít tin tức.”

Trong lúc quay chụp, Matthew ở chỗ nghỉ ngơi tìm đến Margot - Robbie, nói,“Ngươi là một trong các đương sự.”

Margot - Robbie lập tức hỏi,“Eddie Routh phán quyết xuống dưới ?”

“Ân.” Matthew gật gật đầu.

Cuối cùng một lần thẩm phán khi, hắn cùng Margot - Robbie đều trình diện , bất quá toà án không có đương trường tuyên án.

“Là tử hình sao?” Margot - Robbie hỏi.

Matthew lắc đầu,“Không phải.” Hắn đơn giản giải thích nói,“Eddie Routh quá khứ tại Iraq phục dịch trải qua, khiến hắn bảo vệ tính mạng.”

Bên trong này liên lụy đến sự rất nhiều, phán phạt quá nặng sẽ dẫn lên một ít chiến hậu có tâm lý thương tích các lão binh phản cảm, khả năng sẽ tạo thành rất nhiều tại nước ngoài phục dịch quân nhân mâu thuẫn, phán phạt quá nhẹ đồng dạng sẽ dẫn đến rất nhiều quân nhân bất mãn.

Margot - Robbie lại hỏi,“Sẽ không chỉ phán mười mấy năm đi?”

“Làm sao có khả năng?” Matthew vẫn ở tạo áp lực áp lực, hắn chung quy không phải người thường,“Cayson quan toà hôm qua tuyên bố phán quyết kết quả, Eddie Routh phán xử chung thân giam cầm, mà không được tạm tha.”

Nghe nói như thế, Margot - Robbie nhẹ nhàng thở ra,“Là tốt rồi.”

Matthew bình tĩnh nói,“Chuyện này cũng liền qua đi , Chris - Kyle cùng Chad - Littlefield người nhà không có chống án.”

Nếu không có hắn cắm một tay, không hẳn sẽ có như vậy phán quyết kết quả, Eddie Routh biện hộ luật sư tế xuất tinh thần tật bệnh này một siêu cấp bùa hộ mệnh, hơn nữa Eddie Routh xác thật có nhất định tâm lý vấn đề, có tương đối nghiêm trọng chiến tranh tâm lý thương tích, nếu là hắn thật có tiền cam kết một siêu cấp luật sư đoàn mà nói, phán phạt kết quả khả năng so này nhẹ hơn một ít.

Bất quá, Eddie Routh bản nhân rất kiên định nhận tội .

Ai cũng không biết, vị này xuất ngũ lão binh đến cùng là nghĩ như thế nào , bị bắt sau khóc rống chảy nước mắt, đối với chính mình hành vi dị thường hối hận.

Ngoài ra, hắn mấy lần đối bắn chết Chad - Littlefield tỏ vẻ xin lỗi.

Bồi thẩm đoàn cuối cùng không có nhận luật sư đối Eddie Routh “Tinh thần thác loạn” biện giải, nhận định Eddie Routh đấu súng vi mưu sát, căn cứ California pháp luật, cho dù nghi phạm hoạn có tinh thần tật bệnh, nhưng chỉ muốn hắn minh bạch làm những chuyện là sai lầm , là có thể định này có tội.

Còn có, hai vị nổi tiếng tâm lý học gia ra tòa làm chứng, nhận định Eddie Routh biểu hiện từ pháp luật góc độ xem không thuộc về bệnh tâm thần.

Cuối cùng, pháp viện quyết định “Kia không phải tinh thần thất thường, kia chỉ là lãnh khốc, giỏi về tính toán ác ý mưu sát”.

Matthew đối với này kết quả cơ bản hài lòng, tối thiểu Eddie Routh việc này tại hắn bên này là lật qua .

Việc này đối Chris - Kyle ảnh hưởng thực ra rất lớn , Chris - Kyle lúc trước cùng người liên hợp khởi đầu ngân sách hội, vi thể xác và tinh thần bị chấn thương xuất ngũ quân nhân cung cấp thân thể khang phục, cá nhân huấn luyện, tâm lý trị liệu đẳng phục vụ.

Hiện tại, Chris - Kyle vô tình lại làm này phân công tác, ngân sách hội danh nghĩa.

Từ chuyên nghiệp góc độ đến xem, Chris - Kyle loại này nhân, cũng không thích hợp làm cùng loại tâm lý phụ đạo công tác.

“Như vậy tốt nhất .” Margot - Robbie lúc này còn nói thêm,“Ta cũng không cần lo lắng tương lai Eddie Routh ra tù trả thù.”

Nàng tựa hồ không phải đang nói đùa, nói thẳng,“Bị một từ trên chiến trường lui xuống đến lão binh nhớ thương , cũng không phải là hảo sự.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Đúng vậy, cho nên ta sẽ không khiến hắn lại ra.”

Kịch tổ có công tác nhân viên đi tới, thông tri hai người chuẩn bị quay chụp.

Matthew xuyên lên lễ phục áo khoác, trang phục sư hiệp trợ Margot - Robbie đội áo cưới khăn trùm đầu, chuẩn bị quay chụp Chris - Kyle cùng Taya - Kyle kết hôn vai diễn.

Mười phút sau, Matthew cùng Margot - Robbie từ đảm đương phòng nghỉ khoang thuyền trung đi ra, đi tới này chiếc tàu chiến trên boong tàu.

Đây là quân Mỹ xuất ngũ một chiếc quân hạm, trải qua đơn giản tu chỉnh, vừa lúc làm một danh hải quân binh lính kết hôn lễ đường.

Đạo diễn Clint - Eastwood tiến vào bố trí đơn giản hôn lễ trường quay, đối mặc lễ phục Matthew cùng Margot - Robbie nói,“Các ngươi hai thả lỏng, chúng ta sẽ không quay chụp một hồi hoàn chỉnh hôn lễ.”

Hắn thấp giọng ho khan một chút, còn nói thêm,“Hôn lễ hết thảy giản lược, phía dưới muốn quay chụp màn ảnh cũng là các ngươi hai khiêu vũ, hiện trường sẽ không ghi âm, bất quá các ngươi muốn nói chút gì, muốn bảo trì trao đổi.”

Matthew cùng Margot - Robbie đều nhẹ nhàng gật đầu.

Hai người đi đến cổng hoa bên dưới, theo Clint - Eastwood ra lệnh một tiếng, quay chụp rất nhanh bắt đầu.

Du dương tiếng âm nhạc vang lên, Matthew nắm Margot - Robbie đi ra cổng hoa, tại âm nhạc nhạc đệm dưới phiên phiên bay múa, nam soái khí, nữ xinh đẹp, thoạt nhìn phảng phất trời đất tạo nên một đôi.

Một cảnh này là viễn cảnh quay chụp, màn ảnh sẽ không kéo gần, kịch bản cũng không có viết nam nữ nhân vật chính lời kịch, nhưng đạo diễn Clint - Eastwood yêu cầu hai người trao đổi, khẳng định muốn nói chút gì.

Matthew nhìn Margot - Robbie, nói,“Ngươi hôm nay thật xinh đẹp.”

Margot - Robbie dựa theo quay chụp yêu cầu, trên mặt tất cả đều là ngọt ngào cười,“Từng cái xuyên lên áo cưới nữ nhân đều là đẹp nhất .” Nàng nhẹ giọng nói,“Không nghĩ tới, ta lần đầu tiên xuyên áo cưới dĩ nhiên là tại quay phim.”

Matthew đầy mặt chăm chú,“Đây cũng là ta lần đầu tiên làm tân lang.”

“Úc?” Margot - Robbie hảo kỳ, rất trực tiếp hỏi,“Ngươi không phải đính qua hôn sao?”

Matthew trả lời một điểm đều không xấu hổ,“Đính hôn cũng không phải kết hôn.”

Lại nói, lần đó đính hôn trên thực tế cũng là giả .

Margot - Robbie chân không cẩn thận đạp Matthew, nhanh chóng nói,“Xin lỗi, ta khiêu vũ không thành thạo.”

Matthew tiếp tục bảo trì trên mặt hạnh phúc, thấp giọng nói,“Ta khiêu cũng rất tao.” Hắn ngược lại hỏi,“Ngươi am hiểu nhất cái gì? Cưỡi ngựa sao?”

“Ân.” Margot - Robbie thừa nhận,“Cưỡi ngựa ta rất am hiểu.”

Matthew tiếp tục thấp giọng nói,“Thực ra có tạo hình càng thích hợp ngươi, so hiện tại càng xinh đẹp.”

Bất cứ nữ nhân đối với này đều vô cùng nhiệt tâm, Margot - Robbie cũng không ngoại lệ, lập tức hỏi,“Cái gì tạo hình?”

“Đem của ngươi tóc dài buộc thành song đuôi ngựa.” Matthew nhìn về phía Margot - Robbie mang đầu hoàn tóc vàng,“Đem tóc nhuộm thành bạch kim sắc, hai đuôi ngựa một căn nhuộm thành phấn hồng sắc, một khác căn nhuộm thành màu trắng...... Ân, đúng, hai mắt còn muốn có cùng đuôi ngựa tương đối ứng mắt ảnh, bên phải ánh mắt phía dưới họa trái tim, trang dung đều là lại lam lại phấn siêu khói đặc huân, còn tự mang nhuộm đẫm hiệu quả, tạo hình trung tối có xác nhận độ chính là vẫn tồn tại đại hồng thần.”

Margot - Robbie không nghĩ ra được này phúc quỷ bộ dáng, đành phải hỏi,“Ngươi nói là cái gì?”

Matthew không đáp lại, tự mình nói,“Khiến ta tưởng tượng, hẳn là còn có !” Hắn tạm dừng một chút, còn nói thêm,“Một kiện mang chỗ hổng màu trắng bó sát người T-shirt, còn muốn thêm một căn viết ‘Ngủ ngon’ gậy bóng chày.”

Margot - Robbie hoàn toàn bị nói mơ hồ, trên mặt tươi cười rất ngọt, hỏi ra nói lại mang theo nghi hoặc khó hiểu,“Matthew, ngươi tưởng đều là cái gì?”

“Hảo ngoạn.” Matthew cố ý nói,“Tiếp theo Hollywood đại du hành, không bằng chúng ta cùng đi? Ngươi trang điểm thành như vậy, tuyệt đối là toàn trường tiêu điểm, còn có gậy chơi bóng.”

Còn tại quay chụp, hắn không có cách nào khác khoa tay múa chân, chỉ có thể nói chuyện,“Tính cách nha, muốn có điểm điên cuồng, có điểm bất hảo, nửa chính nửa tà, bao giờ cũng là có một loại để người nhịn không được nhiều xem một chút kỳ diệu mị lực.”

Margot - Robbie dần dần nghe ra những gì,“Ngươi nói là một nhân vật sao?”

Matthew vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận, tiếp tục nói,“Chúng ta đi tham gia du hành khi ngươi cosplay nhân vật a, mang một căn gậy chơi bóng bao nhiêu hảo, một lời không hợp liền có thể tạp bạo nhân đầu.”

Margot - Robbie có chuyện nói thẳng,“Ngươi nói này mấy tưởng tượng lên rất không xong , ta chỉ có thể tưởng tượng xiếc thú đoàn tên hề, vẫn là nữ tính tên hề.”

Matthew nhẹ giọng nói,“Ngươi liên tưởng lực rất phong phú.”

“Chẳng lẽ chúng ta trang điểm thành hai tên hề đi du hành?” Margot - Robbie thấp giọng hỏi,“Ngươi không sợ đến lúc đó trở thành bát quái đầu đề?”

Nàng vẫn là có lời nói nói,“Ta quên, ngươi chưa bao giờ sợ này mấy.”

Matthew lập tức nói,“Chỉ đùa một chút. Oscar phía trước, Hollywood sẽ có một lần nữ tính đại du hành, ta sẽ đi tham gia, ngươi...... Vì tương lai phát triển suy xét, tốt nhất cũng đi tham gia.”

Margot - Robbie biểu hiện ra ngoài chỉ là tính tình thẳng, lại không ngốc, nói,“Ta minh bạch, nữ quyền vận động, đúng không?”

“Đúng vậy.” Matthew nhàn nhạt nói,“Đây là triều lưu.”

“Đình !”

Đạo diễn Clint - Eastwood thanh âm vang lên,“Này một điều qua.”

Hắn xung Matthew cùng Margot - Robbie nói,“Rất tốt ! các ngươi biểu hiện thực ăn ý !”

Âm nhạc ngừng lại, Matthew cũng buông ra Margot - Robbie, Margot - Robbie không có lập tức ra trường quay, ngược lại nói,“Cám ơn ngươi nhắc nhở.”

Matthew khẽ lắc đầu,“Không có cái gì.”

Hai người ra trường quay, hồi phần mình nơi nghỉ ngơi, mười phút sau, quay chụp lại bắt đầu, vẫn là trận này hôn lễ hí, bất quá cùng vừa rồi bất đồng, lần này quay chụp là cận cảnh đặc tả, Matthew cùng Margot - Robbie muốn dựa theo cảnh tượng thiết trí đi.

Đại khái là quay chụp lâu bao nhiêu có ăn ý, hôn lễ vai diễn quay chụp thực thuận lợi, một ngày cơ hồ hoàn thành sở hữu màn ảnh.

Đương Matthew cùng Margot - Robbie đứng ở cổng hoa tiền hôn cùng một chỗ thời điểm, trên boong tàu vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, hôn lễ sở hữu màn ảnh cũng đến đây quay chụp hoàn tất.

Theo sau, kịch tổ lại chuyển đi bắc Hollywood một khu cư dân quay chụp, Matthew cũng khó được ôm lần anh nhi, thể nghiệm dưới “Phụ thân” cảm giác.

Nguyên bản, bởi tìm không thấy thích hợp anh nhi diễn viên, kịch tổ chuẩn bị một cao su anh nhi, nhưng Matthew xem qua sau, này cao su anh nhi thật sự rất giả, cùng Clint - Eastwood thương nghị một chút, phủ quyết này quay chụp phương án.

Hắn cấp Helen - Hermann gọi điện thoại, Helen - Hermann không phí bao nhiêu đại khí lực, liền tìm đến một thích hợp anh nhi diễn viên.

Trên thế giới này, cùng loại với Macaulay - Culkin cha mẹ có rất nhiều, khẩn cấp đem nhi nữ đưa vào Hollywood người thường, đại bộ phận đều là loại hình này.

Một ngôi sao nhỏ tuổi bạo hồng mà nói, kiếm được tiền phi thường khủng bố, là rất nhiều người bình thường công tác mười năm đều kiếm không đến .

Quay chụp hoàn cảnh con nít sau, American Sniper sở hữu màn ảnh quay chụp hoàn tất, kịch tổ cũng chuyển tới hậu kỳ chế tác giai đoạn, Matthew cũng có thời gian bận tâm mặt khác phương diện công tác.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 927: Biến Mất

Quay chụp hoàn American Sniper, Matthew trước tham gia hai tháng phân Hollywood phụ nữ đại du hành, lần này đại du hành chủ yếu tập trung tại tây Hollywood, có hàng loạt Hollywood ngôi sao trình diện, duy trì này một nữ quyền vận động.

Lần này du hành chủ đề là “Bình đẳng, đoàn kết cùng công chính”, từ trên khẩu hiệu cũng có thể nhìn ra đến, hoạt động kế hoạch phương rất có đầu não, không có vội vàng hô lên quá khích khẩu hiệu.

Hollywood cao độ sáng tỏ cùng chú ý độ, lập tức khiến này một khẩu hiệu từ Hollywood tản ra, toàn mĩ rất nhiều thành thị đều bạo phát cùng loại nữ tính cùng duy trì nữ tính du hành hoạt động, hơn nữa toàn Mĩ phụ nữ liên hợp hội phát khởi một hạng quyết nghị, từ năm nay bắt đầu mỗi năm một hai tháng, lựa chọn một thích hợp thời gian đoạn, tại toàn mĩ phạm vi bên trong, tổ chức đại quy mô chỉ tại tranh thủ nữ tính quyền lợi du hành hoạt động.

Một lần này, cũng bị mệnh danh là lần thứ nhất toàn mỹ phụ nữ đại du hành.

Làm nổi tiếng nữ tính chi hữu, Matthew tự nhiên là toàn lực duy trì, trải qua nhiều năm cố gắng, hắn có thể nói là hưởng dự toàn cầu hoạt động xã hội gia.

Hơn nữa Matthew là thật tâm tán thành nữ quyền vận động đưa ra một ít khẩu hiệu, tỷ như nữ tính muốn có được cùng nam tính ngang nhau hưởng thụ tính quyền lực đợi đã (vân vân).

Hollywood nha, nam tán nữ, nữ tán nam, vốn chính là lẫn nhau .

Này giới, tuyệt đối là nữ quyền vận động tiên phong, tốt nhất chứng minh chính là trong giới sưu tập tem nữ số lượng cũng không ít hơn sưu tập tem nam.

Nữ quyền nha, tự nhiên là muốn tranh thủ các loại quyền lực bình đẳng.

Hollywood nữ quyền vận động huyên ồn ào huyên náo, trong lúc nhất thời đều đem sắp bắt đầu Oscar nổi bật áp đi xuống.

Duy nhất đáng tiếc là, tuy rằng cùng nhau tham gia đại du hành, nhưng Matthew không có tại Margot - Robbie bên kia có đột phá tính tiến triển.

Này Australia nữ nhân thái độ, Matthew ẩn ẩn có thể nhìn ra đến, làm bằng hữu có thể, nhưng đẩy ta tạm thời không bàn nữa.

Chẳng lẽ thật muốn tiêu phí khí lực lớn theo đuổi nàng? Vấn đề này Matthew cũng suy xét qua, thật sự là nhớ không rõ bao lâu không hao phí tinh lực theo đuổi một nữ nhân .

Tổng không thể đem Margot - Robbie buộc, hoá trang thành Harley Quinn, tìm nhà máy bể thuốc nhuộm ngoạn thanh thủy ra phù dung đi?

Matthew lần nữa nhắc nhở chính mình, ta là một có nguyên tắc có điểm mấu chốt nhân.

Trên công tác sự rất nhiều, Matthew theo sau không lại suy xét Margot - Robbie, rất nhanh đem nàng tạm thời ném tới sau đầu, đi xử lý một loạt điện ảnh hạng mục bên trên công tác.

Hắn cùng với Bella - Anderson liên tục hai ngày đi Warner Bros họp, xác định [ Hunger Games ] cuối cùng tuyên bố công việc, này bộ phim quảng cáo sớm vào tháng hai sơ trên Super Bowl bày ra, sẽ ở tháng tư trung tuần chính thức đăng lục Bắc Mĩ các cụm rạp lớn, Oscar trao giải điển lễ sau liền sẽ tiến vào đại quy mô tuyên truyền giai đoạn.

Warner Bros cũng vi nữ chính Jennifer - Lawrence mưu cầu đến một Oscar trao giải khách quý vị trí.

Matthew cũng sẽ xuất hiện ở theo sau Oscar trao giải điển lễ bên trên, này muốn phối hợp Paramount ảnh nghiệp vi [ G.I. Joe 2: Retaliation ] chế định tuyên truyền kế hoạch.

Này bộ Hasbro món đồ chơi cải biên phim, sẽ tại năm nay Independence Day lịch phát hành công chiếu.

Làm nam chính, Matthew có nghĩa vụ phối hợp Paramount ảnh nghiệp bình thường quảng bá hoạt động.

Oscar lực ảnh hưởng tại suy yếu, nhưng chia đều hai ngàn năm trăm vạn trên đây rating người xem số lượng, như cũ quyết định Oscar trao giải điển lễ là vô cùng tốt tuyên truyền bình đài.

Hơn nữa vì gia tăng thu nhập cùng cứu lại không ngừng trượt ratings, học viện phương diện cũng tại làm ra thay đổi, từ năm trước bắt đầu, Oscar trao giải điển lễ sẽ chuyên môn rút ra một thời gian đoạn, dùng đến truyền phát năm nay một ít điện ảnh phim quảng cáo.

Này đương nhiên không phải miễn phí , quảng cáo phí cao, thẳng bức Super Bowl.

Học viện cũng dùng thực tế hành động chứng minh, hôm nay điện ảnh nghệ thuật căn bản không thể rời đi tục khí tiền tài.

Trừ bỏ Paramount cùng lưng đeo tuyên truyền [ G.I. Joe 2: Retaliation ] nhân tố ngoại, Matthew đi tham gia Oscar, cũng là muốn nhìn một chút lão hữu Michael - Fassbender có thể hay không thu hoạch một tòa Oscar tiểu kim nhân.

Đã công bố đề danh trên danh sách, Michael - Fassbender lấy đến một tốt nhất nam chính đề danh.

Tuy rằng Michael - Fassbender lấy xuống tốt nhất nam chính tiểu kim nhân khả năng không lớn, nhưng tổng có nhất định tỷ lệ, nói không chừng các giám khảo dĩ nhiên chán ghét Harvey - Weinstein quan hệ xã hội trò chơi.

Lấy đến Oscar thư mời sau, Matthew lại đi tìm James Wan nói chuyện, Insidious quay chụp đã đến kết thúc giai đoạn, James Wan tỏ vẻ sẽ không trì hoãn phim tại Halloween lịch phát hành công chiếu.

Matthew tại kịch tổ gặp được Nicolas Cage.

“Ta thực thích ngươi.”

Bởi vì khó phải có nhân vươn ra viện thủ, Nicolas Cage đối Matthew ấn tượng không sai,“Ngươi phi thường giống lúc tuổi trẻ ta.”

Hắn tiếp lại giải thích nói,“Ta không có bất cứ bất kính ý tứ, chính là cảm giác chúng ta đặc biệt hợp ý.”

Matthew cười cười, tỏ vẻ không quan hệ, nói,“Nicholas, không cần như vậy khách khí, ta cùng Sophia là vô cùng tốt bằng hữu.”

Có thể nằm một cái giường thâu đêm suốt sáng tâm tình nhân sinh cùng lý tưởng bằng hữu.

Nicolas Cage cũng cười lên,“Ta vẫn muốn nói, Matthew, cám ơn ngươi đề nghị, ngươi khiến ta hỏng bét sinh hoạt tốt rất nhiều.”

Matthew không lại khách khí, gật gật đầu, nói,“Nicholas, đây là một hệ liệt phim, hi vọng chúng ta có thể trường kỳ hợp tác.”

“Không thành vấn đề.” Nicolas Cage ứng xuống dưới,“Ta cũng phi thường tưởng với ngươi hợp tác.”

Sophia - Coppola hướng hắn chuyển đạt qua Matthew đề nghị, hắn cố vấn người đại diện sau, quyết định thử một lần, cùng Thái Bình Dương bờ bên kia một nhà điện ảnh công ty hợp tác, quay chụp một bộ phim cổ trang, lấy đến ngàn vạn dollar thù lao không nói, kia bộ phim còn vô pháp tại Bắc Mĩ đại quy mô chiếu phim, chỉ có thể tại toàn mĩ phạm vi bên trong tới gần Hoa kiều tụ cư khu bảy tám gia rạp chiếu phim thử chiếu, mặc kệ phim có phải hay không rất nát, đối với hắn ảnh hưởng đều phi thường tiểu.

Chung quy, sự nghiệp của hắn cơ sở tại Hollywood, chỉ cần Hollywood sự nghiệp đi lên quỹ đạo, lấy Hollywood tại toàn cầu lực ảnh hưởng, hải ngoại kia vài địa khu căn bản không phải vấn đề.

Vừa có thể kiếm bó lớn mau tiền trả nợ, còn có thể đem phản đối ảnh hưởng áp súc tại rất nhỏ phạm vi bên trong, có thể có so này càng tốt chủ ý sao?

Hắn đều chuẩn bị muốn ở bên kia tiếp chụp đệ nhị bộ , tuy rằng cái kia gọi cái gì bạch u linh kịch bản siêu cấp lạn, nhưng thù lao đầy đủ cao a, kịch bản lạn điểm cũng không quan hệ.

Dù sao sẽ không khiến hắn tại Bắc Mĩ cục diện càng không xong.

Nicolas Cage là Hollywood người từng trải, biết này giới trung khó khăn thời khắc có người kéo một phen là cỡ nào khó được, từ hắn tao ngộ nguy cơ tới nay, trừ chính mình trong nhà nhân, Matthew là thứ nhất chịu chân tâm thực lòng giúp hắn .

Matthew cùng Nicolas Cage chào hỏi, lại đi gặp nữ chính Vera - Farmiga, Bella - Anderson ngay từ đầu liền cùng vị này sinh ra tại Ukraine Mĩ quốc diễn viên ký kết ba bộ khúc hợp tác hiệp nghị.

Sau đó, hắn thấy được Mackenzie Foy.

“Kenzie, không gặp được khó khăn đi?”

Đối mặt này rất manh rất khả ái tiểu cô nương, Matthew khó được quan tâm hỏi,“Có khó khăn mà nói, trực tiếp cùng Helen nói.”

Mackenzie Foy cười đến rất ngọt,“Ta rất tốt, trong kịch tổ nhân đối với ta đều rất tốt.” Nàng nháy thiên chân sáng sủa ánh mắt, hỏi,“Matthew, nghe nói này bộ phim còn có đệ nhị bộ?”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Có a.”

Mackenzie Foy lập tức hỏi,“Đệ nhị bộ trung còn có ta nhân vật sao?”

“Không có.” Matthew chậm rãi lắc đầu, không đành lòng lừa như vậy khả ái nữ hài tử,“Đệ nhị bộ sẽ là hoàn toàn mới cố sự.”

“Úc......” Mackenzie Foy chung quy tuổi còn nhỏ, cảm xúc nháy mắt viết ở trên mặt.

Matthew cười nói,“Về sau có nữ hài loại này nhân vật, ta sẽ khiến Helen trước tiên nói cho ngươi.”

Mackenzie Foy nháy mắt từ âm chuyển tình,“Thật sao?” Nàng cắn môi nở nụ cười,“Quá tuyệt vời !”

Matthew nhìn này hoan hô nhảy nhót nữ hài, bỗng nhiên nghĩ tới Charlize - Theron nữ nhi, không biết lớn đến chừng đó tuổi, hay không sẽ có Mackenzie Foy như vậy manh như vậy khả ái.

Lại nói, mới trước đây rất manh rất khả ái ngôi sao nhỏ tuổi, sau khi lớn lên đều thảm .

Tỷ như Macaulay - Culkin, Christina Ricci, Kirsten - Dunst, Haley Joel Osment, Dakota - Fanning đợi đã (vân vân).

Đúng, còn có Natalie - Portman.

Sau khi lớn lên Natalie - Portman, nơi nào còn giống Matilda?

Nhớ tới Natalie - Portman, Matthew không khỏi thở dài, từng trúng độc của Matilda rất sâu , đến hiện tại còn không có hoàn toàn tản mất a.

Từ năm trước Oscar đến hiện tại, đã có một năm không tại báo chí trên truyền thông nhìn thấy Natalie - Portman tin tức , vị này từng nhân sinh người thắng, đột nhiên từ Hollywood biến mất vô tung vô ảnh, rốt cuộc không người chú ý.

Về sau, Hollywood ngôi sao trong, phỏng chừng rất khó nhìn thấy Natalie - Portman này hào người.

Như vậy cũng tốt, nhìn không tới cũng liền sẽ không lại có mặt khác ý tưởng.

Matthew cùng Mackenzie Foy hàn huyên vài câu, Amber - Heard đi tới, Mackenzie Foy chủ động ly khai.

“Cảm giác thế nào?” Matthew hỏi Amber - Heard.

“Hoàn hảo.” Amber - Heard đầu tiên là cười cười, tiếp oán giận một câu,“Đạo diễn bao giờ cũng là chê ta sức bật không đủ.”

Matthew nói thẳng,“Ngươi nhiều cố gắng, tương lai còn có trọng yếu nữ chính giao cho ngươi.”

Lời này đã nói rồi, cho nên Amber - Heard vẫn đặc biệt ra sức, bất quá ngại với nào đó nguyên nhân, tạm thời còn muốn bảo mật.

Cụ thể thời gian, muốn thả đến thu phục Harvey - Weinstein sau, bằng không một series nữ chính giao đến Amber - Heard trong tay, ngốc tử đều biết trong đó có vấn đề.

Giống bộ điện ảnh này, một không nhẹ không nặng nữ phụ, vừa lúc có thể mê hoặc kia vài không biết nhân.

Matthew trong tay, còn có một bộ trọng lượng cấp tiểu thuyết muốn cải biên, loại hình này thiên nhiên liền có siêu cường đề tài tính.

Amber - Heard là người thông minh, gật đầu nói,“Ta cũng chính là tại ngươi này oán giận một chút, tại kịch tổ nhưng là mỗi người khen ngợi hảo diễn viên.”

“Ngươi nhất định có thể được hoan nghênh.” Matthew nhẹ nhàng bâng quơ nói,“Ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị một series.”

Muốn khiến con ngựa chạy, nhất định phải khiến con ngựa ăn no.

Đơn giản như vậy đạo lý, Matthew đương nhiên minh bạch.

Amber - Heard vui vẻ nở nụ cười, tiếp nhìn về phía Mackenzie Foy bên kia,“Nàng có phải hay không rất khả ái a?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 928: Chân Chính Khoa Huyễn

Theo Amber - Heard ánh mắt, Matthew nhìn qua, Mackenzie Foy đang tại cùng kịch tổ mặt khác tiểu diễn viên nói chuyện phiếm, vô luận từ phương diện nào xem, đây đều là một rất manh rất khả ái nữ hài.

“Là rất khả ái.” Matthew gật gật đầu.

Như vậy nữ hài khẳng định có thể hấp dẫn rất nhiều người xem, nói không chừng sẽ là kế tiếp Dakota - Fanning.

Cứ việc Dakota - Fanning sau khi lớn lên trở nên có chút bình thường, mới trước đây lại linh quang bắn ra bốn phía, vẫn là ít có chân chính có thị trường kêu gọi lực ngôi sao nhỏ tuổi.

Matthew hi vọng Mackenzie Foy tại Conjuring trong, cũng có thể mang đến một ít người xem.

Nhưng Amber - Heard ý tưởng rõ ràng cùng hắn không giống nhau, lúc này lại ghé sát vào một ít, thấp giọng nói,“Muốn hay không ta tìm một ngày, đem Mackenzie Foy đưa đến ngươi nơi đó đi?”

Lời này vừa ra, Matthew nháy mắt nhíu mày, cảnh cáo nói,“Amber, ngươi suy nghĩ cái gì?”

Đừng đùa, loại sự tình này ngay cả chạm đều không thể đụng vào, hậu quả chi nghiêm trọng, đừng nói là hắn , đổi thành Spielberg hoặc là George - Lucas đám người đồng dạng thừa nhận không nổi.

“Ta......” Amber - Heard nguyên bản là tưởng lấy lòng Matthew, không nghĩ tới Matthew phản ứng không ngờ cứ như vậy đại.

Matthew lắc đầu,“Hảo, ngươi đi công tác đi.”

Amber - Heard lại không nhúc nhích,“Ta...... Ta nói lỡ lời ?”

Matthew thuận miệng nói,“Không quan hệ.” Hắn thanh âm tiếp chuyển hướng nghiêm khắc,“Lời kiểu này về sau không cần nhắc lại.”

Amber - Heard vội vàng gật đầu,“Ta biết.”

Matthew khoát tay,“Đi công tác đi.”

Amber - Heard lại gật gật đầu, cáo từ ly khai bên này.

Đối với Amber - Heard đề nghị, Matthew tưởng cũng không có tưởng, nhanh chóng ném tới sau đầu.

Văn minh xã hội đối hài tử bảo hộ cùng coi trọng trình độ mọi người đều biết, theo chính phủ, xã hội phúc lợi cơ cấu, tư pháp cơ quan đến dân chúng đều hình thành một loại chung nhận thức, chỉ cần đương nhi đồng quyền lợi nhận đến xâm hại khi, đều sẽ xông ra bảo vệ nhi đồng quyền lợi.

Ở phương diện này, một khi trái với tương quan pháp luật, sẽ nhận đến nghiêm khắc pháp luật chế tài.

Roman - Polanski chính là vết xe đổ.

Có chút sai lầm phạm thượng mười mấy hai mươi lần cũng không quan hệ, có chút sai lầm chỉ cần một lần liền khả năng vạn kiếp bất phục.

Có phía trước Insidious đánh xuống cơ sở tại, Conjuring bên này quay chụp chế tác tiến hành tương đối thuận lợi, Matthew đối James Wan năng lực cũng có tin tưởng.

Huống hồ, Conjuring dù cho gia tăng đến 1500 vạn dollar sản xuất dự toán, tại hắn hôm nay đầu tư trung, cũng chỉ có thể xem như tiểu chế tác.

So sánh dưới, The Martian này cứng rắn khoa học viễn tưởng hạng mục, đã đủ đến Hollywood nhất tuyến chế tác cửa .

“Matthew, ngươi biết, phim khoa học viễn tưởng muốn chụp xuất sắc một ít, đại quy mô dự toán không thể thiếu.”

Disney xưởng sản xuất một gian studio trung, Ridley - Scott đối Matthew nói,“Một ức dollar dự toán ngạch độ là thấp nhất , lại thấp ta liền không thể cam đoan phim hiệu quả .”

Matthew đáp,“Một ức dollar sản xuất dự toán không thành vấn đề.”

Tuy rằng hắn có thể đầu tư càng nhiều, nhưng làm một nhà đầu tư, khẳng định muốn suy xét đầu tư lợi nhuận so, hơn nữa hắn có thể tùy thời thêm vào đầu tư, không cần lo lắng tài chính không đủ dẫn đến phim thô ráp.

Này một ức dollar đầu tư, hắn đã khiến Bella - Anderson chuẩn bị tốt .

Năm trước,[ Fast and Furious 5] hạ tuyến sau, tại Bắc Mĩ địa khu DVD cùng đĩa Blu-ray tổng cộng bán ra 353.6 vạn trương, vỏn vẹn này bộ phận phân thành liền cao tới 8000 vạn dollar, lại thêm phim TV cùng internet bản quyền cũng đã đến trướng, dùng cho đầu tư The Martian này hạng mục đủ rồi.

Matthew đối với đầu tư có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, chân chính phim khoa học viễn tưởng đều là thiêu tiền tác phẩm, tổng không thể khiến nhân vật chính phóng miệng pháo chém gió sau đó quảng cáo rùm beng chính mình là phim khoa học viễn tưởng đi?

Ridley - Scott còn nói thêm,“Phim sẽ ở sáu tháng cuối năm bắt đầu quay chụp, hiện tại có rất nhiều trù bị phương diện công tác, ngươi dễ nhìn nhất một chút.”

“Hảo.” Matthew không có chối từ.

Hắn không chỉ là này bộ phim nam chính, vẫn là nhà đầu tư cùng người sản xuất.

Này bộ phim từ năm trước bắt đầu trù bị, hôm nay rất nhiều chuẩn bị công tác đang tại tiến hành, có một chút kịch tổ chủ động đi liên hệ đã có không sai kết quả.

Hạng mục đạt được Mĩ quốc vũ hàng cục NASA toàn lực duy trì,NASA đối phim duy trì cường độ phi thường lớn, cho phép kịch tổ tiến vào NASA nhiều căn cứ thực địa quay chụp, kịch tổ đã hoàn thành kịch bản trong, có 50 trang nội dung đều là có quan NASA chi tiết, gắng đạt tới phim sở bày biện ra nhân viên vũ trụ hình tượng cùng hành động phù hợp tình hình thực tế.

Ridley - Scott vi phim tổng cộng quy hoạch ước chừng 70 thiên quay chụp Chu Kỳ, trong đó quay chụp NASA chi tiết nội dung kế hoạch tiêu phí 21 thiên thời gian.

NASA duy trì có thể cho kịch tổ quay chụp tiết kiệm rất nhiều phiền toái.

Tỷ như NASA vi kịch tổ cung cấp rất nhiều khoa học kỹ thuật phương diện duy trì, hơn nữa chỉ ra nguyên tác một ít không khoa học địa phương, kịch tổ cũng thích hợp sửa chữa kịch bản, lấy cam đoan càng lắp ráp khoa học thực tế.

Theo vũ hàng cục bên kia nhân nói, các nam nhân vật chính tại hỏa tinh chấp hành nhiệm vụ, thực ra là bọn họ tương lai tính toán thực thi hỏa tinh kế hoạch chi nhất.

Này chỉ có thể nói là vừa vặn .

Bất quá, kịch tổ căn cứ NASA đồ du hành vũ trụ thiết kế đồ du hành vũ trụ, bị Matthew cùng Ridley - Scott đồng thời phủ định , trong hiện thực đồ du hành vũ trụ cự đại mà cồng kềnh, tựa như trong Toy Story Buzz Lightyear mặc quần áo dường như.

Matthew cùng Ridley - Scott đều không thích như vậy quần áo, đánh trở về khiến trang phục sư một lần nữa thiết kế, yêu cầu tại tham khảo hiện thực đồ du hành vũ trụ trên trụ cột gia tăng càng nhiều thực dụng tính cùng mĩ quan tính.

Tuy rằng đây là cứng rắn khoa học viễn tưởng điện ảnh, nhưng chung quy là một bộ thương nghiệp điện ảnh.

Đầu năm nay đến hai tháng thượng tuần, Ridley - Scott mang đội đi hải ngoại khảo sát không thiếu sa mạc địa khu, muốn tìm một chỗ thích hợp quay chụp hỏa tinh mặt đất vai diễn ngoại cảnh , sớm nhất đi là Hollywood truyền thống ngoại cảnh Morocco, nhưng đến địa phương mới phát hiện, Morocco cục diện chính trị có chút không ổn, không phải rất thích hợp.

Tiếp, bọn họ lại đi Jordan, khảo sát nổi tiếng “Hoa hồng sa mạc” Wadi Rum, rất nhanh cũng phủ quyết .

Trung Đông địa khu càng loạn, gần nhất tựa hồ có gọi cái gì IS tổ chức tại nháo sự, Tây phương nhân ở bên kia thật không an toàn.

Cuối cùng, kịch tổ trải qua nhiều lần khảo sát, xác định tại Australia bang Queensland một chỗ hoang mạc cùng sa mạc kết hợp mang quay chụp.

Hơn nữa ở trong này quay chụp, còn có thể tranh thủ đến địa phương chính phủ duy trì, bang Queensland cũng có điện ảnh miễn thuế ưu đãi, kịch tổ đang có chuyên gia ở bên kia đàm phán, để tranh thủ đến lớn nhất miễn thuế ưu đãi ngạch độ.

Giống như vậy một kịch tổ, có năng lực vì địa phương mang đến mấy trăm công tác cơ hội.

Bộ phận cảnh quay bên trong cũng sẽ tại bang Queensland quay chụp, kịch tổ đã thuê địa phương studio, Ridley - Scott vì theo đuổi chân thật hiệu quả, kế hoạch tại studio bên trong sáng lập một mảnh nhỏ ruộng trồng khoai tây, hơn nữa hoàn toàn dựa vào này tự nhiên sinh trưởng, dùng cho quay chụp nam chính trên Hỏa tinh gieo trồng đồ ăn cầu sinh cảnh tượng.

Này bộ phim phát hành phương diện, Bella - Anderson đang tại cùng Walt Disney đàm phán, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống mà nói, sẽ giao cấp Disney đến phát hành.

American Sniper phát hành phương là Warner Bros, The Martian này bộ phim bất đồng, Disney không thể nghi ngờ càng thêm thích hợp.

Người trước căn bản không có khả năng xuất hiện ở Thái Bình Dương bờ bên kia điện ảnh trên thị trường, qua thẩm loại sự tình này tưởng đều không muốn tưởng, hơn nữa cắt không thể cắt, Matthew cũng không nghĩ tới American Sniper có thể ở bên kia rạp chiếu phim trung phát hành.

So sánh dưới, The Martian qua thẩm vấn đề không lớn, Disney ở bên kia phát hành càng có ưu thế.

Hơn nữa Matthew cũng cùng Ridley - Scott thương nghị qua, sẽ ở phim trung gia tăng một ít Thái Bình Dương bờ bên kia nguyên tố, tỷ như bên kia cục hàng không linh tinh cung cấp tất yếu giúp.

Còn có một phân lượng không nhẹ không nặng nữ tính nhân vật.

Hắn đã cùng Ny Ny chào hỏi, nhân vật này cơ bản sẽ giao đến nàng trên tay.

Matthew không tính toán ở bên kia phát triển càng nhiều nam nữ quan hệ, chung quy Thần Thú cường đại, vẫn là không cần bị nhìn chằm chằm cho thỏa đáng.

Đương nhiên, sở hữu cùng bên kia có liên quan vai diễn, hắn đều sẽ tự mình thẩm nghiệm, để tránh phạm phải một ít thấp cấp sai lầm.

Thực ra bên kia kéo lớn đối đãi thương nghiệp điện ảnh sẽ càng ngày càng khoan dung, chỉ cần không chạm đến mẫn cảm nhất mấy cái nguyên tắc, qua thẩm căn bản không phải việc khó.

Kéo lớn xác thật không có một minh xác tiêu chuẩn, nhưng tương đối không rõ ràng tiêu chuẩn vẫn phải có.

Ngoài ra, kịch tổ đang tại Thái Bình Dương bờ bên kia chiêu thương, để lấy xuống càng nhiều cài quảng cáo thu nhập.

Trước mắt đã có mấy cái đại doanh nghiệp đang tại hiệp đàm, nếu hết thảy thuận lợi mà nói, khả năng sẽ xuất hiện từ trường chinh hỏa tiễn phát xạ thần thuyền trên phi thuyền dùng liên tưởng máy tính phần cuối liên thượng sóng triều server chấp hành NASA phân bố nhiệm vụ......

Lịch phát hành phương diện, sang năm kỳ nghỉ hè khả năng có điểm gấp, thật sự không được chỉ có thể định tại lễ Tạ ơn tả hữu kỳ nghỉ.

Cuối cùng, chính là kịch tổ tuyển diễn viên .

Matthew đã vì Lily - Collins dự lưu một nhân vật, mặt khác cơ bản đều sẽ do thử vai sinh ra.

Này hạng mục trù bị tin tức sớm liền truyền lưu đi ra ngoài, trong đó Melissa - Lewis này nữ tính nhân vật rất thụ trong giới chú ý, giống Emma - Adams, Emma - Stone cùng Jessica - Chastain đám người đều hướng kịch tổ tự tiến cử qua.

Oscar trao giải điển lễ phía trước, Matthew tiếp nhận Hollywood Reporter phỏng vấn, trong đó trọng điểm đề cập năm nay hắn muốn quay chụp [ Fast and Furious 6] cùng The Martian.

Người trước không cần nhiều lời, phim bán chạy tục tập, thiên nhiên liền có thể hấp dẫn nhân ánh mắt.

Cho nên, Matthew trọng điểm đặt ở The Martian trên người, đặc biệt là đạo diễn Ridley - Scott.

Hai năm nay, Ridley - Scott gặp quá nhiều phiền toái, liên tiếp làm tạp vài bộ phim, dẫn đến truyền thông cùng nghiệp nội đều tại hoài nghi hắn.

“Đối toàn thế giới fan điện ảnh mà nói, Ridley là ảnh sử số một thể loại phim đại sư. Hắn tại điện ảnh nhiều loại loại hình bên trên tiến hành rộng khắp cũng kiên định thăm dò, thâm hậu tạo nghệ cùng thành thạo tài nghệ thành tựu phi phàm điện ảnh sự nghiệp. Vô luận là loại hình chiều ngang vẫn là chiều sâu, hắn làm đến chiến tích sặc sỡ, vi điện ảnh loại hình phong phú cùng phát triển làm ra trác tuyệt cống hiến.”

Matthew không chút nào che giấu chính mình đối Ridley - Scott tán thưởng,“Đặc biệt là tại phim khoa học viễn tưởng thượng, Ridley trút xuống rất nhiều tâm huyết, từ [ Alien ] đến Blade Runner, lại đến này bộ The Martian, Ridley mỗi một bộ khoa học viễn tưởng điện ảnh tất nhiên có thể khiến fan điện ảnh nói chuyện say sưa.”

Cuối tháng hai, Matthew cùng Hollywood đại bộ phận như vậy, ánh mắt đều chuyển hướng về phía Oscar.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 929: Tới Cửa Quyên Tiền

“Oscar là thịnh hội, mỗi người đều tưởng tham dự trong đó.”

Đứng ở Hollywood Highland Center phỏng vấn khu bên trong, Matthew đối mặt phóng viên màn ảnh, thuận miệng nói,“Cho nên ta đến đây, đáng tiếc ta không có đạt được đề danh.”

Đối diện phóng viên cũng không có tại đây mặt trên hỏi nhiều, chung quy đối Oscar không có hứng thú Hollywood ngôi sao không chỉ Matthew một người.

“Oscar năm nay dẫn vào điện ảnh quảng cáo giai đoạn.”

Này danh đến từ tiếp sóng phương ABC đài truyền hình phóng viên, dựa theo ba ngày trước liền chế định hảo trình tự hỏi,“Nghe nói bên trong có ngươi hai bộ phim?”

Matthew lập tức nói,“Xác thực điểm đến nói, một bộ là ta đầu tư [ Hunger Games ], tháng tư trung tuần phát hành; Một bộ khác là ta diễn viên chính [ G.I. Joe 2: Retaliation ], Independence Day lịch phát hành mở màn.”

“Có thể giới thiệu dưới này hai bộ phim sao?” Phóng viên lại hỏi.

“[ Hunger Games ] là một bộ dùng hi vọng chiến thắng sợ hãi điện ảnh.” Matthew đại khái giới thiệu một chút này hai bộ phim.

Phỏng vấn chỉ giằng co vài phút, rất nhanh liền kết thúc, Matthew hoàn thành nhiệm vụ, rời đi phỏng vấn khu, triều Hollywood Highland Center đi.

Nơi này phía trước gọi là Kodak rạp hát, theo Kodak công ty phá sản, vô lực lại thanh toán đội tên phí dụng, tháng này vừa sửa hồi Hollywood Highland Center nguyên danh, điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học viện đang tại đối ngoại chiêu thương, tìm kiếm tân hợp tác phương, phỏng chừng không qua bao lâu, lại sẽ đổi một tân danh tự.

Matthew tin tức cũng coi như linh thông, theo hắn biết, Dolby công ty vô cùng có khả năng trở thành tân đội tên thương.

Đại khái hai ba tháng, Hollywood Highland Center liền sẽ cải danh thành Dolby rạp hát.

Mới vừa đi lên thềm, Matthew liền thấy được Leonardo - DiCaprio.

“Hải, Leo.” Hắn chủ động hô.

Leonardo - DiCaprio buông ra nắm tóc vàng nữ nhân, lại đây cùng Matthew bắt tay, còn cố ý xem phía sau xem, hỏi,“Như thế nào, đêm nay liền ngươi một người tới được?”

Matthew hơi hơi nhún vai,“Đúng vậy, một người.”

Khi nói chuyện, hắn quét Leonardo - DiCaprio mặt sau liếc nhìn, cái kia tóc vàng nữ nhân không phải lần trước nhìn thấy Blake Lively, mà là xa lạ gương mặt.

“Nhanh như vậy lại đổi một?” Matthew thấp giọng hỏi.

“Tất yếu nhanh hơn tốc độ a.” Leonardo - DiCaprio thở dài, đồng dạng hạ giọng,“Ra tay chậm mà nói, xinh đẹp kia vài đều phải bị người đoạt đi.”

Hắn nói tiếp,“Mina là Sports Illustrated người mẫu, muốn hay không khiến nàng cho ngươi giới thiệu một?”

Matthew lắc đầu,“Không cần.”

“Như thế nào?” Leonardo - DiCaprio nhướn mày hỏi,“Đây là chuẩn bị muốn ổn định xuống dưới ?”

“Tạm thời không suy xét qua.” Matthew ăn ngay nói thật.

“Leo......” Cái kia tóc vàng nữ nhân tại gọi Leonardo - DiCaprio.

Matthew không lại đương bóng đèn, chủ động cáo từ, chỉ chỉ Hollywood Highland Center,“Ta đi vào trước.”

Tiến vào Hollywood Highland Center, dọc theo chuyên môn thiết trí đường, Matthew đi vào một bên khách quý phòng nghỉ, nơi này tụ tập không ít người, rất nhiều người thừa dịp trao giải điển lễ bắt đầu trước trong khoảng thời gian này, mượn dùng Oscar này nơi sân chung quanh giao tế.

Không thích giao tế nhân, thì có thể dọc theo chuyên môn mở thông đạo tiến vào rạp hát nội bộ, yên lặng đợi trao giải điển lễ bắt đầu.

Matthew vừa cùng Warner Bros một vị cao quản chào hỏi, liền nhìn thấy Jennifer - Lawrence tìm lại đây.

Phàm là tại công chúng trường hợp, Jennifer - Lawrence đều là vui tươi hớn hở ngốc đại tỷ, phảng phất nhân sinh trung không có bất cứ phiền não như vậy.

Niên đại này, nhân sinh người thắng nhân thiết xa không bằng ngốc đại tỷ được hoan nghênh.

Phía trước Hollywood có mấy cái điển hình đi nhân sinh người thắng nhân thiết nữ ngôi sao, phân biệt là Natalie - Portman, Anne - Hathaway cùng Gwyneth - Paltrow.

Natalie - Portman không cần phải nói , từ [ Star Wars Episode ] sau khi kết thúc vẫn không ôn không hỏa, luôn luôn không chân chính đi lên qua nhất tuyến; Anne - Hathaway cùng Gwyneth - Paltrow danh khí ngược lại là rất lớn, nhưng vô luận là nào điều tra danh mục trung, các nàng hai đều đứng hàng người Mĩ chán ghét nhất ngôi sao năm danh đầu.

Các nàng tối thụ số đông đại chúng chán ghét chính là huyễn diệu cùng tự tin quá.

So sánh dưới, ngoại hình không tính đặc biệt xinh đẹp, nhìn như tùy tiện, lại thời thời khắc khắc giả ngu sung lăng nữ ngôi sao, càng thụ các fan điện ảnh hoan nghênh.

Jennifer - Lawrence đến gần Matthew trước mặt, thấp giọng nói,“Ta vào tương đối sớm, trong lúc vô tình nghe được Tom - Hanks cùng người nói, học viện chủ tịch Tom - Chaillac tựa hồ đang tìm ngươi.”

“Ân.” Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta nhìn thấy Tom - Chaillac .”

“Ta đi trước.” Jennifer - Lawrence ly khai nơi này.

Liền tại phía trước bên trái cách đó không xa, Tom - Chaillac rõ ràng cũng thấy được Matthew, đã hướng bên này đi tới.

Tom - Chaillac rời đi địa phương, đứng đại danh đỉnh đỉnh Tom - Hanks.

Matthew tuy rằng cùng Tom - Chaillac không quen thuộc, nhưng cũng biết hắn là điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học viện trước mắt chủ tịch, lúc ấy hắn từ Sid Ganis trong tay tiếp nhận này một chức vị, bắt đầu bốn năm nhiệm kỳ khi, Tom - Hanks cũng tiếp nhận chức vụ ba danh phó chủ tịch chi nhất.

Mặt khác hai danh phó chủ tịch là nổi tiếng người sản xuất Catherine - Kennedy cùng lão bài biên kịch Phil - Robinson.

Đối với Tom - Hanks cùng Phil - Robinson, Matthew tương đối quen thuộc, năm đó hắn có thể đi vào Band of Brothers kịch tổ đạt được Spears thượng úy cái kia nhân vật, chính là tại thử vai trung đả động Tom - Hanks.

Phil - Robinson cũng tham dự Band of Brothers hạng mục, là trong đó một tập biên kịch cùng đạo diễn.

Còn chưa đi đến phụ cận, Tom - Chaillac liền chủ động cùng Matthew chào hỏi, Matthew tại lễ phép phương diện luôn luôn rất chú ý, nhanh chóng tiến lên hai bước, chủ động vươn ra tay phải, có chút khách khí nói,“Buổi tối hảo, Chaillac tiên sinh.”

Tom - Chaillac cùng Matthew nắm tay, cười nói,“Buổi tối hảo, Matthew.” Hắn nhìn về phía Matthew bên cạnh Jennifer - Lawrence,“Ngươi có thể tham gia Oscar, quá khó được.”

Matthew cũng cười cười, nói,“Hai năm trước công tác rất bận, năm nay vừa lúc có thời gian.”

Thực ra hắn đối Tom - Chaillac ấn tượng cũng không tệ lắm, tuy rằng cũng là phái bảo thủ, nhưng không phải ngoan cố phái bảo thủ, cũng tại thôi động một ít về Oscar cùng Hollywood điện ảnh cải cách.

Hắn cùng phía trước nhậm Sid Ganis liên thủ thôi động tam hạng trọng yếu thi thố: Một là bao gồm chung thân thành tựu thưởng, Jean Hersholt chủ nghĩa nhân đạo thưởng, Irving Thalberg kỷ niệm thưởng ở bên trong vinh dự thưởng, bị rút khỏi Oscar điển lễ, đơn độc tại 11 nguyệt tổ chức một ước có 500 người tham gia trao giải hội, loại này “Hack” lễ trao giải sở thụ chú ý độ cùng Oscar căn bản không thể đánh đồng.

Hai là tốt nhất phim đề danh danh sách từ 5 bộ khuếch trương đến 10 bộ.

Ba là tốt nhất điện ảnh ca khúc thưởng đem thực hiện “Thà thiếu không ẩu” bình chọn nguyên tắc, tại đề danh bỏ phiếu giai đoạn trung, nếu sở hữu tác phẩm được đến điểm số bình quân cũng không vượt qua 8.25, như vậy niên độ tốt nhất ca khúc thưởng đem chỗ trống.

“Rất đáng tiếc, không thể tại đây một khóa Oscar đề danh trên danh sách nhìn đến ngươi danh tự.” Tom - Chaillac lại đây tựa hồ có nhất định mục đích , lại nói vài lời không liên quan,“Matthew, ngươi hẳn là tranh đoạt một Oscar biểu diễn thưởng.”

Matthew nhìn như chăm chú, kỳ thật rất tùy tiện đáp,“Cơ hội thích hợp mà nói, ta sẽ .”

Tom - Chaillac còn nói thêm,“Lấy ngươi hiện tại biểu diễn tiêu chuẩn cùng chọn lựa nhân vật ánh mắt, hoàn toàn có cạnh tranh tốt nhất nam chính thực lực.”

“Ta còn muốn cố gắng.” Matthew khiêm tốn nói.

Tom - Chaillac là người từng trải, tại giới điện ảnh dốc sức làm gần năm mươi năm, làm sao có khả năng nhìn không ra Matthew căn bản không để ở trong lòng.

Học viện hạch tâm tầng nhân ai chẳng biết, Matthew - Horner đối Oscar khuyết thiếu kính ý !

Nhưng hắn không phải đến muốn kính ý , vẫn là cười nói,“Trước mắt học viện đang tại duệ ý cải cách, hi vọng ngươi có thể nhiều duy trì học viện.”

Nghe nói như thế, Matthew âm thầm đề cao cảnh giác, đừng nói Tom - Chaillac này mấy lão nhân , hắn cùng Tom - Hanks cũng không phải một đường nhân.

“Đương nhiên.” Matthew ngoài miệng vẫn là nói,“Ta khẳng định sẽ duy trì học viện quyết nghị.”

“Ai......” Tom - Chaillac thở dài,“Học viện cũng rất khó khăn, mỗi làm một quyết định, liền liên lụy đến một đống lớn chuyện phiền toái.”

Hắn rất tự nhiên nói,“Liền nói học viện tân viện bảo tàng hạng mục, cuối năm trước trọng khải sau vẫn gặp phải cự đại tài chính chỗ hổng.”

Nghe nói như thế, Matthew dần dần minh bạch lại đây, vị này học viện chủ tịch lại đây tìm hắn, không phải học viện đối với hắn thái độ có đổi mới, mà là tới được quyên tiền đi?

Quả nhiên, Tom - Chaillac còn nói thêm,“May mắn học viện các hội viên phân phân khẳng khái mở hầu bao, giải quyết một bộ phận tài chính vấn đề.”

Matthew lại không tiếp Tom - Chaillac mà nói, ngược lại nói,“Chaillac tiên sinh, ngươi không nghĩ tới triệu tập một hồi đại hình quyên tiền hoạt động sao? Người nhiều lực lượng đại, học viện có sáu ngàn danh hội viên, hẳn là có biện pháp giải quyết.”

Tom - Chaillac không nghĩ tới Matthew sẽ như vậy nói, không khỏi sửng sốt một chút, hắn là muốn học viện thành viên trung giàu có nhất mấy cái quyên bút tiền, giải quyết bộ phận tài chính chỗ hổng, Matthew - Horner mục tiêu chi nhất.

Nhưng lời này ý tứ......

Nếu có thể công khai quyên tiền, hắn còn đáng giá ngầm đi tìm tới sao? Hướng mọi thành viên công khai quyên tiền, học viện mặt mũi ở đâu?

“Đây cũng là biện pháp.” Tom - Chaillac chỉ có thể nói như vậy.

Matthew rất chăm chú nói,“Đến lúc đó ta cũng sẽ tẫn học viện hội viên chức trách.”

Tom - Chaillac cười hai tiếng, không nói thêm nữa, cùng Matthew hàn huyên vài câu điện ảnh phương diện sự, chủ động cáo từ ly khai.

Học viện điện ảnh viện bảo tàng hạng mục, Matthew nghe Helen - Hermann đề cập qua, đây là học viện một to lớn kế hoạch, kế hoạch đầu tư bốn ức dollar, tài chính chỗ hổng gần hai ức dollar.

Như vậy cự ngạch tài chính, hắn chỉ có thể tỏ vẻ bất lực.

Nếu học viện công khai mộ tập mà nói, tốt như vậy nói, hắn sẽ quyên ra hẳn là quyên số định mức.

Nhưng ngầm móc ra cự ngạch tài chính, cho dù là chỗ hổng một phần mười, Matthew đều sẽ cự tuyệt, hắn còn chưa như vậy cao giác ngộ.

Khác không nói, học viện lấy cái gì đến làm hồi báo? Oscar tiểu kim nhân? Đừng nói hắn không có hứng thú, liền tính là cảm thấy hứng thú, học viện dám mạo như thế cự đại phiêu lưu cấp sao?

Lại nói, một Oscar tiểu kim nhân, đối với hắn đến nói, căn bản không đáng giá nhiều như vậy.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 930: Ba Ba Đi Đâu

“Hắn đối học viện cùng Oscar khuyết thiếu đầy đủ kính ý.”

Nhìn Matthew - Horner ở vị trí, một mang kính mắt tóc hoa bạch lão nhân đối Tom - Chaillac nói,“Ngươi không nên đi chủ động tìm hắn.”

Tom - Chaillac lại lắc đầu,“Bill, ngươi biết viện bảo tàng kiến thiết tài chính chỗ hổng lớn bao nhiêu sao?”

Hắn trước hướng tới rạp hát đại sảnh đi, đẳng tóc hoa bạch lão nhân đuổi kịp, tiếp tục nói,“Hollywood ai chẳng biết Matthew - Horner đối Oscar không có hứng thú? Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao?”

Tóc hoa bạch lão nhân không có nói tiếp.

Tom - Chaillac thở dài,“Matthew - Horner là Hollywood chân chính có tiền nhân, hắn là Hollywood giàu có nhất nhân, thật muốn luận cùng tài lực, Matthew - Horner thậm chí so Spielberg cùng George - Lucas đều có tiền.”

Điểm ấy Bill ngược lại là đồng tình, ai chẳng biết luận cùng cá nhân vơ vét của cải năng lực, Matthew - Horner nếu là khiêm tốn trong giới đệ nhị, ai dám nói chính mình là trong giới đệ nhất?

Matthew - Horner là Hollywood công nhận vơ vét của cải máy móc !

Thậm chí, có người đều đang nói hắn đã là Hollywood trong giới đệ nhất phú hào.

“Hắn nguyện ý quyên giúp sao?” Bill hỏi.

“Không muốn.” Tom - Chaillac lại lắc đầu,“Người này quá mức khôn khéo cùng cẩn thận, không hề xúc động.”

Hắn khoát tay,“Tính, chúng ta lại tìm con đường khác.”

Trong phòng nghỉ nhân lục tục đi vào rạp hát đại sảnh, Matthew tìm đến chính mình chỗ ngồi, một mình một người chờ đợi trao giải điển lễ bắt đầu.

Bên cạnh có vài nhân cũng chủ động lại đây chào hỏi, hắn cũng lễ phép nhất nhất đáp lại.

Nhưng khiến Matthew có điểm ngoài ý muốn là, bên trái chỗ ngồi rất nhanh ngồi trên một người quen cũ.

Angelina - Jolie một mình một người đi tới, nhìn xem trên chỗ ngồi thẻ bài, lại nhìn nhìn Matthew, vẫn là ngồi xuống.

Hai người láng giềng mà ngồi, ai đều không thể làm như không thấy.

Matthew chủ động chào hỏi,“Buổi tối hảo, Jolie.”

Angelina - Jolie đối với hắn gật gật đầu,“Buổi tối hảo, Matthew.”

Giờ khắc này, nàng tâm tình tương đương phức tạp, không ai so nàng càng rõ ràng bên cạnh vị này siêu cấp cự tinh từng nghèo túng tới trình độ nào.

Nhưng một người thành danh, đặc biệt là giống Matthew - Horner như vậy, qua lại kia vài hèn mọn trải qua, ngược lại trở thành mĩ đàm, biến thành không sợ gian nan hiểm trở mà cố gắng giao tranh chứng cớ.

Cố gắng giao tranh? Xác thật có, càng nhiều vẫn là ti bỉ vô sỉ.

Từ cùng Brad - Pitt chia tay sau, nàng nhìn lại quá khứ này mười năm trải qua, phát hiện rất nhiều giải thích không thông gì đó, nếu đem Matthew - Horner thêm vào đến, giống như đều có thể nói được thông .

Nàng cùng Jonny Lee Miller thuận lợi ly hôn, Jonny Lee Miller cùng nàng muốn cái gọi là băng ghi hình, sau lại từ Hollywood dần dần biến mất......

Thậm chí, nàng hoài nghi chính mình cùng Jennifer - Aniston cùng Brad - Pitt ba người ở giữa khúc mắc, cũng cùng gã này thoát không được quan hệ.

Đáng tiếc, không có bất luận kẻ nào cùng sự có thể chứng minh điểm ấy phỏng đoán.

Matthew nhìn Angelina - Jolie gắt gao banh bộ mặt, trong lòng thở dài một hơi, nghiêm khắc nói lên, Angelina - Jolie tại hắn tiến vào Hollywood trong quá trình, đặc biệt là bắt đầu giai đoạn, giúp đỡ không ít.

Girl, Interrupted trung thứ nhất nhân vật, không có Angelina - Jolie tuyệt đối không cầm đến tay, không có cái kia nhân vật làm cơ sở, lấy Helen - Hermann năm đó vô lợi không dậy sớm tính cách, e sẽ không ký xuống hắn.

Hơn nữa làm hắn sự nghiệp cơ sở biểu diễn huấn luyện ban, đồng dạng đến từ Angelina - Jolie giới thiệu.

Tại hắn sự nghiệp khởi bước giai đoạn, kỹ xảo biểu diễn ban đầu trọc lão sư nhưng là giúp đỡ không ít.

Hiện tại nghĩ đến, này mấy cũng đều cùng Angelina - Jolie có liên quan.

Tuy rằng Angelina - Jolie giúp hắn càng nhiều là xuất phát từ một hồi giao dịch, nhưng hỗ trợ sự thực là chân chính tồn tại .

Từ phương diện này xem, hắn coi như là tiêu chuẩn vong ân phụ nghĩa tiểu nhân.

Khác ngược lại cũng không nhiều làm, nhưng tranh đoạt [ Smith vợ chồng ] khi liên quan Angelina - Jolie cùng nhau tính toán, bao giờ cũng là sự thực không cần bàn cãi.

Hắn không phải hối hận, nếu lại đến một lần, vẫn là sẽ không chút do dự đi làm.

Chỉ là...... Có chút tưởng nhớ quá khứ.

Đột nhiên, Matthew có chút lý giải học viện đám lão nhân , nhân theo tuổi tăng lớn, cuối cùng sẽ tưởng nhớ quá khứ, hoài niệm từng tốt đẹp hoặc là chi phấn đấu qua một vài người cùng sự, Hollywood đám lão nhân tưởng nhớ là cái gọi là thời đại hoàng kim, mà hắn tuổi lớn, cũng bắt đầu tưởng nhớ mười mấy hai mươi tuổi khi bộ dáng.

Thứ này liền gọi tình hoài, giống như tại Thái Bình Dương bờ bên kia khi, biết rõ Michael Bay chụp [ Transformers ] lạn có thể, vẫn như cũ sẽ nhìn, lặp lại xem, là vì nhỏ tuổi khi Optimus Prime cùng Megatron tình hoài.

Giống như là Disney chuẩn bị trọng khải Tinh Chiến, làm cho bọn họ tin tưởng mười phần , đồng dạng cũng là người xem tình hoài.

“Jolie, gần nhất đang bận cái gì?” Matthew chủ động mở miệng,“Ngươi xem lên so với chúng ta vừa nhận thức khi gầy nhiều.”

Hiện tại Angelina - Jolie dứt khoát gầy đến thoát hình, nói là xương bọc da đều không khoa trương.

Angelina - Jolie có chút ngoài ý muốn, nhìn Matthew liếc nhìn, nhàn nhạt nói,“Còn có thể bận rộn cái gì, công tác, quay phim, từ thiện......” Nàng ngữ điệu đột nhiên trở nên ấm áp,“Còn muốn chiếu cố bọn nhỏ.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh nói,“Ta bỗng nhiên phát hiện, ta nợ ngươi một câu cám ơn.”

“Ngươi không nợ ta một câu cám ơn.” Angelina - Jolie không chút khách khí nói,“Ngươi nợ ta một câu xin lỗi.”

Matthew cười cười, không có để ý Angelina - Jolie mà nói, nói,“Jolie, cám ơn ngươi từng cho ta giúp.”

Angelina - Jolie nhìn về phía Matthew, có thể nhìn ra hắn không phải nói đùa, một hồi lâu sau, mới chậm rãi gật đầu,“Không cần khách khí.” Nàng nhẹ nhàng phun ra một hơi, đột nhiên nói,“Nhận thức ngươi, không biết là của ta may mắn vẫn là bất hạnh.”

Nghe nói như thế, Matthew ngược lại là một điểm đều không xấu hổ, hỏi,“Lời này nói như thế nào?”

“Ngươi giúp ta thoát khỏi Jonny Lee Miller tên khốn kiếp này.” Angelina - Jolie nói thẳng,“Trừu Winona - Ryder cái kia kỹ nữ mặt, lại......”

Nàng xem Matthew, nhẹ giọng nói,“Lại khiến các hài tử của ta mất đi phụ thân !”

Matthew đương nhiên sẽ không thừa nhận loại này lên án,“Pitt là từ ta trong tay cướp đi kia hai hạng mục.”

Hắn cố ý tại xông về phía trước tăng thêm ngữ khí.

Angelina - Jolie lại lắc đầu,“Tính, ta không tưởng với ngươi tranh chấp, ta cũng không có chứng cớ, xem tại ta từng giúp qua ngươi phân thượng, hi vọng ngươi không cần lại chú ý Brad - Pitt , hắn hiện tại chỉ có thể cấp chút bốn năm lưu xưởng phim nhỏ quay phim dở trả nợ.”

Nàng chậm rãi nói,“Mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là ta ba hài tử phụ thân.”

Tổng không thể tương lai bọn nhỏ hỏi ba ba đi đâu , nàng muốn cùng bọn nhỏ nói, đi San Fernando Valley tìm đi?

Tuy rằng triệt để chia tay, nhưng bởi vì hài tử quan hệ, nàng ngẫu nhiên còn sẽ hỏi thăm dưới Brad - Pitt tin tức, đoạn thời gian trước nghe nói, có San Fernando Valley nhân chủ động tìm tới Brad - Pitt, lấy thay hắn hoàn lại nợ nần vi điều kiện, dụ hoặc Brad - Pitt tiến vào San Fernando Valley quay chụp tình yêu lãng mạn phim hành động.

Nếu biến thành thật, này làm cho nàng cùng Pitt ba hài tử về sau như thế nào gặp người?

Việc này nàng phi thường hoài nghi cùng bên cạnh Matthew có liên quan.

Matthew chậm rãi lắc đầu,“Jolie, Pitt sự theo ta không có bất cứ quan hệ.”

Khanh Brad - Pitt sự đề cập đến Disney, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hơn nữa từ Brad - Pitt triệt để phá sản sau, cũng không lại chú ý qua vị này tiền Hollywood ngôi sao.

Angelina - Jolie lại nói,“Ta thay bọn nhỏ cám ơn ngươi.”

Matthew vươn ra tay phải, trả lời không phải nội dung vừa hỏi,“Jolie, chúng ta đều là lão bằng hữu .”

Angelina - Jolie do dự một hồi, trầm mặc tự hỏi một hồi, cuối cùng chậm rãi nâng lên tay phải, cùng Matthew cầm,“Cám ơn.”

Matthew thu hồi tay phải, không có nói thêm gì, phát sinh nhiều như vậy, cùng Angelina - Jolie thành không được bằng hữu, nhưng cũng không tất yếu biến thành địch nhân.

Này có tính hay không gặp lại cười mẫn ân cừu đâu?

Lập tức, Matthew lực chú ý chuyển tới bên tay phải, bên phải vừa lại đây một người tuổi còn trẻ tóc vàng nữ hài.

“Ngươi hảo.” Matthew chủ động chào hỏi.

Cái kia tóc vàng nữ hài sớm liền thấy được Matthew, lập tức quay đầu đến, cười nói, “Xin chào, Matthew.” Nàng tự giới thiệu,“Ta là......”

Matthew đánh gãy nàng,“Đừng nói, khiến ta đoán đoán ngươi là ai.”

Nghe nói như thế, tóc vàng nữ hài tự nhiên biết Matthew khả năng nhận thức hắn, nhưng vẫn là chờ mong hắn nói ra chính mình danh tự.

Có thể khiến Matthew - Horner nhớ kỹ nữ hài, có mấy cái?

Matthew làm như có thật đánh giá nàng một phen, gật gật đầu, mang theo tự tin nói,“Ngươi là Olsen tiểu thư.”

Nữ hài trên mặt nháy mắt xuất hiện kinh hỉ.

“Mary cùng Ashley đều gặp qua.” Matthew nhẹ nhàng vuốt ve cằm,“Cho nên, ngươi là Olsen tỷ muội trung tiểu muội, ngươi là Elizabeth !”

Nữ hài che miệng lại, trên mặt kinh hỉ thấy thế nào đều không là giả vờ.

“Xin chào, Elizabeth - Olsen tiểu thư.” Matthew rất chính thức tự giới thiệu,“Ta là Matthew - Horner, nhìn thấy ngươi phi thường vinh hạnh.”

Elizabeth - Olsen vội vội vàng vàng nói,“Không, không...... Matthew, đây là vinh hạnh của ta.” Nàng vỗ nhẹ ngực, bình phục dưới có điểm cấp bách hô hấp,“Ngươi bảo ta Ritz đi, các bằng hữu của ta đều như vậy bảo ta.”

Hai người rất nhanh hàn huyên lên, thẳng đến trao giải điển lễ bắt đầu mới dừng lại đến.

Lần này chủ trì trao giải điển lễ là Billy - Christopher, năm trước song hoàng đản có thể nói là thảm bại, học viện rơi vào đường cùng, đành phải một lần nữa thỉnh trở về Billy - Christopher.

Khóa trước người chủ trì chọn dùng song hoàng đản, do James - Franco cùng Anne - Hathaway cùng chủ trì, có thể xếp vào thất bại phản diện giáo tài trong .

Đặc biệt là James - Franco, trong giới có rất nhiều nơi phát ra tin cậy nghe đồn, nói hủ Lan Lan tại trao giải điển lễ bắt đầu trước cắn thuốc, rất nhiều xuyến từ căn bản không ấn kịch bản đi, khiến Anne - Hathaway này hợp tác mệt mỏi ứng đối.

Càng thêm khoa trương là, James - Franco ở phía sau đài trước mặt mọi người mặt xưng Anne - Hathaway vi “Miệng rộng quái”, nói nàng trì độn như là tảng đá.

Từ sau đó, Anne - Hathaway này ngoại hiệu nhanh chóng truyền khắp Hollywood, nàng cũng cùng James - Franco thế bất lưỡng lập.

Lần này, không có xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý muốn, hết thảy đều bình thường mà tương đối cứng nhắc, ngay cả cuối cùng người thắng cũng không có ngoài ý muốn.

Harvey - Weinstein vận tác [ nghệ thuật gia ] này bộ phim, nhất cử bao quát tốt nhất đạo diễn, tốt nhất phim cùng tốt nhất nam chính tam đại giải thưởng, trở thành lớn nhất người thắng.

K@nói Elizabeth Olsen chắc nhiều người không biết, nhưng Scarlet Witch trong vũ trụ Marvel thì chắc có nhận ra

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 931: Mỗi Người Đều Có Lập Trường Cùng Lợi Ích

Trao giải điển lễ vừa chấm dứt, Elizabeth - Olsen cơ hồ không nghĩ nhiều, lập tức cùng Matthew lên xe, đi đến tổ chức “Oscar chi dạ” Party khách sạn, chuẩn bị cùng hắn cùng nhau tham gia trận này thịnh yến.

Party sau đâu? Đi theo Matthew đi vào yến hội thính, nàng trong óc lập tức vọt ra vấn đề này, đáp án liền đặt ở trước mặt.

Cùng như vậy một thanh danh cự đại, ngoại hình xuất chúng lại nhiều kim cự tinh, đến một lần diễm ngộ linh tinh cũng không sai.

Nghe nói Blake Lively đều tán nàng thần tượng Leonardo - DiCaprio, vì sao chính mình không thể cùng thích ngôi sao đến trường thi đấu hữu nghị?

Trọng yếu nhất là, Matthew tạo nên bao nhiêu nữ ngôi sao?

Matthew nếu tham gia Oscar trao giải điển lễ, ngại với Vanity Fair tổng biên Tina - Braun tình cảm, tổng muốn đến “Oscar chi dạ” Trên party lộ một mặt.

Tuy rằng rất tưởng cùng kéo hắn Scarlet Witch đến đoạn siêu hữu nghị quan hệ, nhưng cũng không vội vã này nhất thời.

Lại nói, ở trên party lộ một mặt, trực tiếp đi khách sạn thượng tầng khai phòng liền là, cũng phi thường phương tiện.

Thừa dịp Oscar trao giải điển lễ, hắn cùng Elizabeth - Olsen hàn huyên một đêm, tự nhiên có thể nhận ra đây là từng xem qua [ Avengers 2] cùng [ Captain America 3] Scarlet Witch.

Cũng lý giải đến, Elizabeth - Olsen cùng nàng hai vị tỷ tỷ như vậy, lúc còn rất nhỏ liền xuất đạo, có thể nói là tiêu chuẩn ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân.

Bất quá,[ Avengers ] còn không có phát hành, Marvel ảnh nghiệp trong kế hoạch tạm thời cũng không có Scarlet Witch bóng dáng.

Nhân vật này là X-Men trung một thành viên, cùng Quicksilver là song bào thai, lão ba là đại danh đỉnh đỉnh Magneto.

Cho nên, Scarlet Witch điện ảnh bản quyền căn bản không ở Marvel truyện tranh trong tay, sớm tính cả X-Men cùng nhau bán cho 20th Century Fox, Marvel ảnh nghiệp muốn khiến Scarlet Witch gia nhập báo thù giả, đầu tiên muốn cùng 20th Century Fox đạt thành hiệp nghị.

Này cũng không dễ dàng.

“Ta hai tỷ tỷ nói lên qua ngươi.”

Ngồi ở nhất trương bên bàn ăn, Elizabeth - Olsen vừa uống nước, vừa nói,“Ta cảm giác các nàng nói không đối.”

Matthew quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi,“Các nàng nói cái gì ?” Hắn tiếp nở nụ cười,“Không có phương tiện mà nói, liền không muốn nói.”

Elizabeth - Olsen cười cười, nói,“Không quan hệ. Các nàng nói với ngươi gặp được qua một lần, ngươi này nhân phi thường ngạo mạn.”

“Phải không?” Matthew nhớ lại đến.

Giống như hắn không có ngạo mạn đối đãi qua người khác đi?

Cùng Olsen tỷ muội lần đó gặp mặt? Hắn trong lòng thở dài, Olsen tỷ muội năm đó để người đến tìm hắn, lấy các nàng tự thân làm thù lao, khiến hắn vì các nàng phẩm bài làm tuyên truyền, sau đó hắn cự tuyệt .

Đây là ngạo mạn? Này rõ ràng là có tiết tháo được rồi?

“Không phải !” Elizabeth - Olsen phi thường xác định,“Ngươi rất khôi hài, rất nhận người thích, một điểm đều không ngạo mạn.”

Matthew nói tiếp nói,“Ritz, không thể không nói của ngươi ánh mắt là chính xác nhất .”

Tuy rằng Elizabeth - Olsen cũng cùng nàng hai tỷ tỷ như vậy hóp ngực gù lưng, nhưng xinh đẹp nhiều.

Matthew không tính toán ở lâu trong này, tại truyền thông tiền chụp ảnh, lại cùng Tina - Braun chào hỏi, mang theo Elizabeth - Olsen ra yến hội thính, gọi điện thoại muốn một gian căn hộ, cùng Elizabeth - Olsen hữu thuyết hữu tiếu tiến vào thang máy gian, chuẩn bị lên lầu tâm tình nhân sinh lý tưởng.

Hai người vừa đi vào thang máy gian, thang máy truyền đến đến tiếng vang, theo cửa kim loại mở ra, đoàn người hạ thang máy.

Những người này tất cả đều là gương mặt quen thuộc.

Đi ở mặt trước nhất là Harvey - Weinstein, kéo hắn cánh tay người là đêm nay tốt nhất nữ chính Meryl - Streep, mặt sau cùng Bob - Weinstein cùng một cầm tiểu kim nhân xa lạ nam tính gương mặt.

Matthew cũng không nghĩ tới, thế nhưng ở trong này gặp được đêm nay nhân sinh những người thắng.

Phỏng chừng là tại dưới lầu nhận truyền thông phỏng vấn, cho nên mới đi lên đi? Chung quy bọn họ đều là lần này Oscar siêu cấp đại người thắng.

Tỷ như cái kia xa lạ nam tính gương mặt, Matthew gọi không ra danh tự, lại biết đối phương vừa lấy đến Oscar tốt nhất nam chính tiểu kim nhân.

Này một hàng nhân cũng thấy được Matthew cùng Elizabeth - Olsen.

Matthew nhìn Harvey - Weinstein liếc nhìn, không nói gì hứng thú, chuẩn bị trực tiếp vào thang máy.

Nhưng hắn không nói lời nào, Harvey - Weinstein lại chủ động mở miệng ,“Hải, Matthew, đây là muốn đi đâu?”

Harvey - Weinstein vẫn nhớ rõ vì sao tại [ nghệ thuật gia ] bản quyền thượng dùng nhiều gấp đôi bản quyền phí.

Matthew người như thế, cũng không e ngại gian nan hiểm trở, Harvey - Weinstein chủ động chào hỏi, hắn cũng ngừng lại, muốn nhìn một chút gã này lại tưởng chơi cái gì đa dạng.

“Về nhà.” Matthew thuận miệng đáp,“Ngủ.”

Nghe nói như thế, Elizabeth - Olsen trên mặt lóe qua một tia đỏ ửng, này cũng quá lộ liễu ......

Harvey - Weinstein di chuyển cước bộ, chắn ở Matthew phía trước bên trái, nhiệt tình mời nói,“Chúng ta muốn vi [ nghệ thuật gia ] chúc mừng, lại đây cùng nhau tham gia đi.”

Liền tại hắn sau lưng, Bob - Weinstein chân mày cau lại, đối với Harvey - Weinstein hành động, rõ ràng có điểm bất mãn.

Hắn thủy chung đều cho rằng, không tất yếu cùng Matthew - Horner loại này nhân trở mặt, phía trước cũng nhiều lần khuyên qua Harvey - Weinstein, nhưng Harvey - Weinstein cho rằng Matthew - Horner cũng chính là tăng mạnh bản Tom - Cruise mà thôi, không có cái gì cùng lắm thì.

Giữa song phương mâu thuẫn dị thường bén nhọn, thậm chí tại Hollywood đều nửa công khai hóa .

Thiết tưởng một chút, nếu Weinstein ảnh nghiệp cùng Matthew - Horner không có nháo mâu thuẫn, có phải hay không có thể hợp tác? Insidious cái kia hạng mục, Leigh Whannell nhưng là trước giao đến Weinstein ảnh nghiệp trong tay, lấy Matthew - Horner bình thường làm người, giữa song phương vô cùng có khả năng tại đây hạng mục bên trên đạt thành hợp tác.

Insidious một bộ phim kiếm bao nhiêu tiền? Weinstein ảnh nghiệp vận tác hai năm Oscar lợi nhuận e đều so ra kém.

Rõ ràng hợp tác có thể cùng thắng, cố tình bởi vì người nào đó bá đạo diễn xuất, ảnh hưởng Weinstein ảnh nghiệp lại tiến thêm một bước, đây không phải lạm dụng trên tay quyền lực lại là cái gì?

Qua lại mấy năm nay, Weinstein ảnh nghiệp xác thật là tại Harvey - Weinstein vận doanh hạ phát triển cường đại, nhưng sự thật lần nữa tỏ rõ, Weinstein ảnh nghiệp muốn lại có phát triển, tất yếu đánh vỡ ban sơ đã có cách cục.

Hắn vị kia hảo bằng hữu nói rất đúng, Hollywood cũng không phải không có như vậy tiền lệ.

Walt Disney chính là tốt nhất ví dụ, Michael - Eisner đem Disney từ một nhà tiểu sản xuất trường phát triển trở thành đại hình truyền thông công ty, nhưng hắn trái lại lại trở thành Disney lại phát triển chướng ngại, thậm chí một khỏa u ác tính, đương Walt Disney móc xuống này khỏa u ác tính, đem sau lưng Robert - Iger đẩy lên trước đài, Walt Disney chiếm được bay vọt thức phát triển.

Hôm nay Walt Disney cỡ nào cường đại, phát triển thế cỡ nào mạnh mẽ, ai nhìn không ra?

Phía trước Harvey - Weinstein vẫn là kia phó bá đạo sắc mặt cùng ngữ khí, một câu tiếp một câu kích thích Matthew - Horner, mặt sau Bob - Weinstein trở nên cảm giác không thể như vậy đi xuống.

Bob - Weinstein nhìn Harvey - Weinstein phía sau lưng liếc nhìn, Harvey chính là Weinstein ảnh nghiệp Michael - Eisner a ! chính mình này Weinstein ảnh nghiệp Robert - Iger nên làm cái gì bây giờ đâu?

“Matthew, ta rất có thành ý mời ngươi.” Harvey - Weinstein lúc này còn nói thêm,“[ nghệ thuật gia ] lấy đến tốt nhất đạo diễn, tốt nhất phim, tốt nhất nam chính đẳng năm giải thưởng lớn, chúng ta muốn hảo hảo ăn mừng một chút.”

“Chúc mừng a.” Matthew thuận miệng đáp.

Harvey - Weinstein vẫn là kia phó phi thường cường thế diễn xuất,“Đừng cự tuyệt, ngươi không phải cũng có ý này bộ phim sao? Chúng ta nên cùng đi ăn mừng.”

Meryl - Streep vẫn đứng ở Harvey - Weinstein bên cạnh, nghe nói như thế, bỗng nhiên cảm giác có điểm không ổn, Harvey - Weinstein đây là tưởng cùng Matthew - Horner ngay mặt nổi xung đột sao?

Nàng thủy chung không có mở miệng qua, tuy rằng Matthew - Horner đối độc lập giới lực ảnh hưởng phi thường nhỏ, nhưng cũng không tưởng đắc tội như vậy một vị siêu cấp cự tinh cùng siêu cấp phú hào.

Vi Harvey - Weinstein đắc tội Matthew - Horner? Ngốc tử mới sẽ làm như vậy.

Đổi làm một tháng trước, nàng nói không chừng còn muốn giúp đỡ Harvey - Weinstein vài câu, nhưng hiện tại nha? Oscar tốt nhất nữ chính đã tới tay , dù sao lấy nàng tình huống, gần nhất mười năm không có khả năng lại lấy lần thứ hai, Harvey - Weinstein đối với nàng giá trị đã có chút ít còn hơn không.

Lúc này vì Harvey - Weinstein lại đi đắc tội Matthew - Horner, không phải có bệnh sao?

Lại nói, Harvey - Weinstein vì nàng lấy xuống này tốt nhất nữ chính, nàng cũng là trả giá tương ứng đại giới , trận này giao dịch vốn liền hoàn thành .

Meryl - Streep bảo trì trầm mặc, tuyệt đối không dính líu này hai người xung đột.

Về phần mặt sau cầm Oscar tốt nhất nam chính tiểu kim nhân nam tính xa lạ gương mặt, không ai để ý hắn là ai, dù cho hắn là tân nhậm ảnh đế, đồng dạng cũng không ai để ý.

Cùng Meryl - Streep cùng loại còn có Elizabeth - Olsen.

Vị này nữ diễn viên ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, trà trộn giới văn nghệ gần mười năm, lại có hai vị tỷ tỷ ngôn truyền thân giáo, đối với này giới nhận tri xa so bạn cùng lứa tuổi khắc sâu.

Nghe được Harvey - Weinstein rõ ràng nhằm vào Matthew, Elizabeth - Olsen lập tức hối hận, không nên liền như vậy cùng Matthew đi ra a.

Harvey - Weinstein nổi danh khí lượng tiểu, làm việc bá đạo, hay không sẽ bởi vậy giận chó đánh mèo chính mình đâu?

Đây là Elizabeth - Olsen đang suy xét , đừng nói cùng Matthew so , nàng liên đối diện Meryl - Streep đều xa xa không bằng, vạn nhất Harvey - Weinstein nhớ kỹ nàng, nàng nên lấy cái gì đến đối kháng?

Nếu thật phát sinh, Matthew như vậy đại nhân vật, sẽ vì nàng như vậy tiểu diễn viên xuất đầu sao?

Lấy nàng nhận tri Hollywood, đáp án phi thường rõ ràng.

Bất tri bất giác, Elizabeth - Olsen buông lỏng ra kéo Matthew cánh tay tay kia, liên cước dưới đều hướng rời xa Matthew vị trí di động một bước nhỏ.

Mắt thấy Harvey - Weinstein không có tránh ra lộ tính toán, Matthew niết niết mũi, tựa hồ phi thường không thoải mái, tiếp lại ngáp một cái, ngay cả nước mắt đều xuất hiện ở trong hốc mắt , giống như tinh thần thật không tốt.

Harvey - Weinstein lập tức thấy được này mấy, dựa theo Amber - Heard cung cấp tư liệu biểu hiện, Matthew - Horner độc nghiện đã khá lớn .

Từ nay buổi chiều đi Oscar thảm đỏ, đến hiện tại quá khứ thời gian rất lâu , Matthew - Horner trong lúc này hẳn là không cơ hội hấp mấy ngụm, phỏng chừng là độc nghiện sắp phát tác đi?

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 932: Phát Tác

“Một tốt nhất nam chính, một tốt nhất đạo diễn.”

Trong thang máy, Harvey - Weinstein trước vươn ra hai căn đầu ngón tay, tiếp vươn ra đệ tam căn đầu ngón tay,“Còn có tốt nhất phim !”

Hắn béo mặt xả ra không thêm che giấu đắc ý tươi cười,“[ nghệ thuật gia ] là lớn nhất người thắng ! ta...... Như cũ là người thắng !”

Không ai đều phủ nhận điểm này, ngay cả Matthew cũng không thể, vừa kết thúc Oscar trao giải điển lễ đặt ở nơi này,[ nghệ thuật gia ] cùng nó sau lưng Harvey - Weinstein xác thật là lớn nhất người thắng.

Elizabeth - Olsen tay, đã từ Matthew cánh tay bên kia thu trở về, trà trộn giới văn nghệ nhiều năm, nàng nghe qua quá nhiều về Harvey - Weinstein thần thoại, bị người cảnh báo qua quá nhiều lần không cần đắc tội này nổi tiếng Do Thái duệ.

Matthew cũng chú ý tới Elizabeth - Olsen động tác, ngược lại cũng không ngoài ý muốn, chung quy chi liền Anne - Hathaway liền làm qua cùng loại sự tình, bao gồm chính hắn ở bên trong, Hollywood các ngôi sao nào không hiện thực?

Đối với Elizabeth - Olsen, hắn cũng không rất để ở trong lòng, chỉ là có chút ý tưởng bỗng nhiên từ trong đầu chợt lóe mà qua.

So với vài người nào đó đến, giống Anne - Hathaway cùng Elizabeth - Olsen thật là quá bình thường .

Nhưng hắn muốn tại Harvey - Weinstein trước mặt diễn màn diễn, không có đi bắt giữ trong đầu chợt lóe mà qua ý tưởng.

Matthew lại đánh ngáp một cái, trên mặt chậm rãi hiện ra vài phần uể oải, có chút không kiên nhẫn nói,“Oscar......”

Lời này còn chưa nói xong, chuông di động thanh đột nhiên vang lên.

Tất cả mọi người nhìn về Elizabeth - Olsen, Elizabeth - Olsen nhanh chóng mở ra túi xách, lấy di động ra nhìn thoáng qua, sau đó đặt ở bên tai chuyển được, phi thường giật mình nói,“Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta biết ! ta này liền đuổi qua ! lập tức liền đến.”

Nói xong, nàng cắt đứt điện thoại, vừa hướng trong ví nhét di động, biên hạ giọng nói,“Xin lỗi, Matthew.”

Elizabeth - Olsen thanh âm không lớn, lại có thể khiến đối diện Harvey - Weinstein nghe rõ,“Ta tỷ tỷ cũng tại khách sạn, các nàng bên kia ra điểm việc gấp, ta này liền muốn đuổi qua.”

Matthew khoát tay,“Đi thôi.”

Elizabeth - Olsen vội vã xoay người rời đi, đi ra thang máy gian sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lấy di động ra lại nhìn thoáng qua, may mắn có người gọi điện thoại lại đây, bằng không tiếp tục chờ ở chỗ đó, về sau còn không định như thế nào xui xẻo.

Matthew hay không sẽ đối với chính mình có ý kiến đâu? Elizabeth - Olsen đối với này ngược lại là không phải lo lắng, Matthew được công nhận phụ nữ chi hữu, đối đãi nữ tính phương diện thanh danh luôn luôn tiếng lành đồn xa, giống như Harvey - Weinstein, động bất động liền dùng chút không thể đưa ra ánh sáng thủ đoạn hãm hại nữ nhân.

Thang máy gian trung, Harvey - Weinstein không phải không có trào phúng nói,“Một rất thông minh nữ hài, là đi?”

Matthew hít hít mũi, trả lời không phải nội dung vừa hỏi,“Harvey, không biết Oscar tốt nhất phim, tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất nam chính ba tiểu kim nhân, có thể khiến [ nghệ thuật gia ] như vậy đen trắng phim câm nhiều kiếm một ngàn vạn sao?”

Harvey - Weinstein nháy mắt ý thức được một sự kiện,“Đoạn thời gian trước trên truyền thông tin tức là ngươi tại phá rối?”

Từ [ nghệ thuật gia ] bắt đầu điểm ánh, dư luận vẫn có cổ phi thường lớn thanh âm, nói [ nghệ thuật gia ] là bộ lừa tiền đen trắng phim câm, trực tiếp ảnh hưởng đến [ nghệ thuật gia ] marketing mở rộng, dẫn đến điểm ánh hiệu quả rất kém cỏi, thậm chí không có bất cứ một nhà điểm ánh rạp chiếu phim đan chu đan quán box office vượt qua 5000 dollar.

Như vậy một bộ đen trắng phim câm, vốn người xem nhận độ còn kém, nhưng cũng không làm khó được hắn, chung quy hắn qua lại vận tác Oscar phim, có mấy bộ đối người xem hữu hảo? Còn không phải có một số đông người ngoan ngoãn tính tiền.

Không nghĩ tới là,[ nghệ thuật gia ] bị người trước tiên mang theo tiết tấu, dẫn đến rất khó dùng nghệ thuật cùng Oscar ảnh hưởng dụ dỗ người xem vào sân, cho dù là Oscar đề danh công bố cùng phim mở rộng chiếu phim sau, box office thu nhập như cũ thiếu đáng thương, cho tới nay chỉ tại Bắc Mĩ lấy đến không đủ 500 vạn dollar box office.

Này vẫn là có Oscar hiệu ứng thêm thân, bằng không này bộ đen trắng phim câm sẽ càng thảm.

Tại toàn bộ đề danh Oscar tốt nhất phim tám bộ phim trong, hiện tại [ nghệ thuật gia ] Bắc Mĩ box office cũng là kém cỏi nhất .

Hắn vẫn đang tìm phía sau màn phá rối nhân, nguyên lai phá rối là để cho hắn chán ghét, cũng là hắn tối tưởng đối phó người kia.

Matthew vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận, ngược lại tiếp tục vừa mà nói,“Nga......” Hắn vừa muốn mở miệng, lại vừa đúng ngáp một cái,“Nghe nói các ngươi tại [ nghệ thuật gia ] Oscar quan hệ xã hội bên trên đầu nhập vào gần ngàn vạn dollar? Thật sự là danh tác, ba trọng lượng cấp Oscar tiểu kim nhân, thật để người hâm mộ nột !”

Này tựa hồ là câu bội phục mà nói, nhưng như thế nào nghe đều cảm giác có vấn đề.

Đặc biệt Bob - Weinstein, làm cực kỳ lý giải Weinstein ảnh nghiệp tài vụ cùng vận chuyển buôn bán trạng huống nhân, không ai so với hắn càng rõ ràng,[ nghệ thuật gia ] ở trên Oscar đại lấy được toàn thắng, thoạt nhìn là lớn nhất người thắng, tựa hồ cũng phi thường điên cuồng, nhưng nội bộ lại cùng mặt ngoài hoàn toàn bất đồng.

Bởi vì Harvey - Weinstein khư khư cố chấp, Weinstein ảnh nghiệp tại [ nghệ thuật gia ] bản quyền mua, tuyên truyền phát hành cùng Oscar quan hệ xã hội bên trên mặt, tổng cộng tiêu phí vượt qua 3500 vạn dollar.

Đây là một bút cự tư, nếu [ nghệ thuật gia ] tại Oscar sau không thể bùng nổ, tất nhiên sẽ tạo thành cự ngạch hao hụt.

[ nghệ thuật gia ] sẽ bùng nổ sao? Harvey - Weinstein rất lạc quan, cho rằng hắn Oscar chiến lược sẽ trước sau như một thành công, nhưng Bob - Weinstein một điểm đều không lạc quan, này bộ phim thị trường tiết tấu đã bị người mang nghiêng , muốn kéo trở về căn bản không có khả năng.

Mấu chốt nhất , đây là một bộ đen trắng phim câm !

Đều cái gì niên đại , đen trắng phim câm trừ lấy lòng kia vài hoài cựu lão nhân, có thể có bao nhiêu người xem thích?

Từ ban đầu hắn liền phản đối Harvey - Weinstein vận tác này bộ phim, phi thường cường liệt phản đối, nhưng tại Weinstein ảnh nghiệp, hắn lời nói quyền so với Harvey - Weinstein kém nhiều lắm.

Harvey - Weinstein có lẽ còn sống ở thắng được Oscar liền thắng được hết thảy cảm giác trung, Bob - Weinstein lại rất rõ ràng,[ nghệ thuật gia ] đang tại sinh ra hao hụt.

Như vậy một bộ đen trắng phim câm, Bắc Mĩ box office có thể có bao nhiêu? Bọn họ đã mở rộng phát hành , hiện tại box office còn không đến 500 vạn dollar, liền tính có Oscar hiệu ứng thêm thành, lạc quan nhất phỏng chừng cũng chính là 1000 vạn dollar.

Hải ngoại đâu? Trừ Âu Châu số ít mấy cái quốc gia, loại này phim có thị trường đáng nói?

Huống hồ, Âu Châu bản quyền không ở bọn họ trong tay !

Weinstein ảnh nghiệp chỉ có thể vận tác Âu Châu ngoài thị trường, còn lại thị trường có thể có hai ba trăm vạn dollar box office thu nhập đã không sai rồi.

Này mấy tiền, còn muốn phân cho rạp chiếu phim, phân cho hải ngoại nhà phát hành, rơi xuống Weinstein ảnh nghiệp trong tay lại có bao nhiêu?

Box office kém như vậy, có thể trông cậy vào quanh thân đĩa phim hoặc là TV internet bản quyền bán được giá cao? Quanh thân bản quyền thu nhập có thể có box office một phần mười đã không sai rồi.

Niên đại này, có mấy người nhàn rỗi không có việc gì nhìn đen trắng phim câm?

Về phần bản quyền bên ngoài mặt khác quanh thân, cơ bản cùng cấp với zero, nào doanh nghiệp nhàn rỗi không có việc gì dùng một bộ tiểu chúng không thể lại tiểu chúng đen trắng phim câm bán sản phẩm?

Lại ép buộc như vậy vài lần, Weinstein ảnh nghiệp phi suy sụp không thể !

Harvey - Weinstein ánh mắt âm lệ, nhìn thấy Matthew tinh thần tựa hồ càng thêm không tốt, Matthew nói những lời này bị hắn tự động xem nhẹ đến một bên, một gương mặt béo thượng chỉ là hơi hơi mang theo trào phúng thần tình.

Hắn chung quy không phải diễn viên, dù cho cường áp trụ trong lòng kinh hỉ, vẫn là có như vậy một tia biểu lộ đi ra.

“Ta hiện tại không với ngươi tranh, không ý nghĩa.” Harvey - Weinstein càng xem Matthew càng giống kẻ nghiện, bỗng nhiên cảm giác tranh đi xuống không có ý tứ.

Hắn không cần lại làm quá nhiều, chỉ cần chờ đợi, dùng thời gian liền có thể tha suy sụp Matthew - Horner !

Xem ra Amber - Heard làm thực không sai.

Matthew sớm liền nghiền ngẫm đã nghiền quân tử nhân vật, tự nhiên thuận buồm xuôi gió, mất tự nhiên sụt sịt mũi, nói,“Harvey, đẳng [ nghệ thuật gia ] thu hồi phí tổn, nhớ rõ thông tri ta.”

Nói xong, hắn cũng không ở lâu, vòng qua Harvey - Weinstein, trực tiếp vào thang máy.

Meryl - Streep quay đầu nhìn thoáng qua khép lại cửa thang máy, Matthew - Horner lại ngáp một cái, giống như rất mệt bộ dáng.

Này nhân không phải nổi danh tinh lực tràn đầy sao? Thoạt nhìn như thế nào như là......

Nàng tại Hollywood nhiều năm, có đủ nhiều kiến thức, này căn bản chính là độc nghiện phát tác điềm báo.

Matthew - Horner hít thuốc phiện ?

Meryl - Streep nháy mắt nghĩ tới điểm này, đầu tiên là có chút giật mình, tiếp lại cảm giác tại trong tình lý, như vậy một thích theo đuổi mới mẻ kích thích nhân, nếm thử thuốc phiện rất kỳ quái sao?

Cửa thang máy ở sau người đóng lại, Meryl - Streep xác định thang máy đi xuống, đến gần Harvey - Weinstein bên tai, hạ giọng nói,“Matthew - Horner giống như có độc nghiện.”

Nếu có thể tùy tay bán hảo, nàng cũng không để ý.

Harvey - Weinstein đắc ý tươi cười chợt lóe mà mất,“Ân, ta xem cũng giống.”

Từ các phương diện tình huống đến xem, Matthew - Horner đã rơi vào hắn cạm bẫy trung, còn không có bất cứ nhận ra, hiện tại liền khiến hắn chiếm điểm miệng lưỡi lợi hại, tương lai......

Còn muốn đợi một đoạn thời gian, đẳng độc nghiện càng lớn , hắn có thể xách động tân kế hoạch.

Đoàn người ra thang máy gian, Meryl - Streep muốn đi toilet, Bob - Weinstein nhanh chóng tiến lên một bước, thấp giọng khuyên,“Harvey, chúng ta cùng Matthew......”

Harvey - Weinstein lập tức nâng tay ngăn lại hắn tiếp tục nói tiếp,“Phương diện này ngươi không cần nhiều lời, ta trong lòng nắm chắc !”

Nghe nói như thế, Bob - Weinstein đem không ra khỏi miệng lời nói nuốt trở vào, dừng lại cước bộ, nhìn Harvey - Weinstein dần dần đi xa, biết muốn thay đổi Weinstein ảnh nghiệp cục diện, chỉ bằng khuyên bảo là không có khả năng làm đến .

Matthew không có lại đi trên lầu, trực tiếp đi đến khách sạn tầng một đại sảnh, cấp tài xế gọi điện thoại, khiến hắn lái xe đến khách sạn cửa chính.

Đứng ở khách sạn thủy tinh mạc tường mặt sau, nghĩ đến vừa rời đi Elizabeth - Olsen, Matthew đột nhiên hứng thú đần độn, như vậy sự đổi thành ai đều sẽ phản cảm.

Từ tiến vào Hollywood đến hiện tại, hắn gặp qua quá nhiều như vậy nữ nhân, một đám đều nhìn như khôn khéo ghê gớm.

So sánh dưới, kia vài ngốc nữ nhân tựa hồ quá ít .

Benz thương vụ xe lúc này đến khách sạn trước cửa, Matthew vừa định ra khách sạn, mặt sau vang lên một trận giày cao gót rơi xuống đất thanh âm, tiếp Elizabeth - Olsen thanh âm truyền đến lại đây,“Matthew, có thể nghe ta nói vài câu sao?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 933: Đi Ra Uống Một Chén

Sau khi nghe được phương truyền đến thanh âm, Matthew dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn về phía Elizabeth - Olsen, đối với nàng khẽ gật đầu,“Lại thấy mặt, Olsen tiểu thư.”

Bất tri bất giác, hắn đã từ tên thân mật đổi vì chính thức xưng hô.

“Đúng vậy, chúng ta lại thấy mặt.” Elizabeth - Olsen vẫn là cùng phía trước như vậy tươi cười xán lạn, hỏi,“Ngươi chuẩn bị trở về sao?”

Matthew nhìn Elizabeth - Olsen liếc nhìn, này tuổi trẻ nữ diễn viên tựa hồ không có thay đổi, trang phục lộng lẫy dưới như trước rất xinh đẹp, nhưng thay đổi chân chân chính chính phát sinh, trong đó lớn nhất chính là hắn thật sự đề không nổi hứng trí.

Không đáp lại Elizabeth - Olsen mà nói, Matthew ngược lại hỏi,“Chuyện của ngươi xử lý xong?”

Elizabeth - Olsen lặng lẽ đi về phía trước hai bước, kéo gần cùng Matthew ở giữa cự ly, thấp giọng nói,“Các tỷ tỷ lo lắng ta.” Nàng giải thích nói,“Mary lo lắng ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, cho nên đánh cho ta điện thoại dối xưng có việc gấp, ta chạy về yến hội thính phát hiện các nàng không có việc gì, liền mau chóng chạy về tìm ngươi, sau đó đuổi theo xuống dưới.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, này lý do rất không sai, không phải sao?

Tỷ tỷ? Tỷ tỷ là dùng tới làm cái gì ? Chẳng phải chính là dùng đến cõng nồi sao?

Lời này hắn muốn là tin liền có quỷ .

Elizabeth - Olsen là nhìn thấy Harvey - Weinstein đoàn người tiến vào yến hội thính sau, mới vội vã đuổi chạy xuống thử thời vận, không nghĩ tới vận khí thật không sai, lại khiến nàng tìm đến Matthew.

Hiện tại Harvey - Weinstein không ở nơi này, cũng không khả năng từ yến hội thính xã giao trung thoát khỏi đi ra xuống lầu nhìn chằm chằm, nàng cũng liền không có nhiều như vậy cố kỵ.

Matthew - Horner có tiếng danh dự hảo, nàng luyến tiếc liền như vậy bỏ qua.

Elizabeth - Olsen kế thừa hai vị tỷ tỷ tốt đẹp phong cách, lại đi tiếp về phía trước một bước nhỏ, thò tay nhẹ nhàng kéo lên Matthew tay, hỏi,“Ta...... Ta tỷ tỷ bên kia thu phục , chúng ta tiếp tục đi?”

Đổi làm vài năm phía trước, Matthew nói không chừng sẽ quay đầu liền mang Elizabeth - Olsen lên lầu khai phòng, nhưng mấy năm nay hắn kiến thức qua nữ nhân quá nhiều, liên quần thể trò chơi đều chơi qua, tuy rằng ham thích với family, nhưng sẽ không choáng váng đầu óc.

Lấy hắn kinh nghiệm cùng ánh mắt, làm sao có khả năng nhìn không ra Elizabeth - Olsen phía trước vì sao rời đi, hiện tại lại vì sao trở về?

Dù cho Elizabeth - Olsen trang dung tinh xảo, Matthew lại hứng thú đần độn.

Trên thế giới này đại bộ phận nhân, đặc biệt là giống hắn như vậy dung tục nhân, thực ra đều có song trọng tiêu chuẩn, đối với chính mình là vô hạn khoan dung tiêu chuẩn, đối với người khác là tương đối hà khắc tiêu chuẩn.

Đổi thành chính hắn, dưới loại tình huống này cũng sẽ bo bo giữ mình.

Nhưng Elizabeth - Olsen làm hắn bạn gái, làm như vậy sau, Matthew đối đãi nàng lại là mặt khác một bộ tiêu chuẩn.

Nói không chán ghét phiền là giả .

Chung quy trên thế giới này không phải bất luận kẻ nào đều sẽ bo bo giữ mình.

Cứ việc ánh mắt xem là Elizabeth - Olsen, Matthew trước mắt lại lóe qua một cái khác thân ảnh, một cầm tích huyết gốm trắng chén trà nữ nhân.

Này chênh lệch quá lớn !

Matthew khẽ lắc đầu, ánh mắt lại về đến hiện tại, đối Elizabeth - Olsen bình tĩnh nói,“Ngày sau đi.”

Nghe nói như thế, Elizabeth - Olsen trong mắt lóe qua một tia ngoài ý muốn, này vẫn là trong lời đồn nhìn thấy mĩ nữ liền không dời nổi chân Matthew - Horner sao?

Vẫn là nói chính mình đi ra thời điểm làm bẩn mặt, không đẹp?

Bên ngoài giới đồn đãi, Matthew - Horner làm sao có khả năng bỏ qua chính mình đâu?

“Ta ngày mai liền muốn hồi New York .” Elizabeth - Olsen tại Hollywood Highland Center nhìn thấy Matthew khởi, trước mắt liền lóe qua một lại một nhân vật, Matthew tạo nên bao nhiêu nữ ngôi sao? Nàng mang theo dị thường rõ ràng ám chỉ nói,“Lần sau đến Los Angeles còn không biết muốn qua bao lâu.”

Matthew lười nói thêm nữa, duy trì cơ bản lễ phép, nhàn nhạt nói,“Xin lỗi, Olsen tiểu thư, ta đêm nay còn có việc, cứ như vậy đi.”

Elizabeth - Olsen lúc này mới phát hiện, Matthew gọi không phải nàng tên thân mật, mà là tôn xưng ! nàng cũng không phải ngốc tử, này ý nghĩa Matthew tại chủ động kéo ra song phương cự ly.

Ngay sau đó, Elizabeth - Olsen thu hồi tươi cười, nháy mắt biến thành một hơi mang cao lãnh nữ ngôi sao, gật gật đầu, khách khí nói,“Nếu ngươi có chuyện, kia về sau lại liên hệ đi.”

Matthew tùy ý phất phất tay,“Tái kiến.”

Elizabeth - Olsen lễ phép phất tay,“Tái kiến.”

Matthew ra khách sạn, trực tiếp lên xe, đối tài xế nói,“Tùy tiện chuyển chuyển.”

Benz xe hơi phát động, chạy đi khách sạn cửa, vòng quanh Beverly Hills thương nghiệp khu chuyển lên.

Matthew giải xuống nơ, cởi lễ phục áo khoác, tùy tay vẫn tại bên cạnh trên ghế ngồi, lại cởi bỏ sơ mi hai khỏa cúc áo, hộc ra một hơi, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, Roeder đường cái Nghê Hồng lấp lóe, đèn đuốc sáng trưng, Beverly Hills còn giống quá khứ như vậy ngăn nắp lượng lệ.

Vừa phát sinh sự tình, không tự giác lại từ trước mắt thổi qua, che đậy lấp lóe Nghê Hồng, khiến hắn sinh ra một ít phiền muộn.

Harvey - Weinstein rất đắc ý, tiếp tục khiến hắn đắc ý hảo, hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch phát triển, hắn nhiều lắm lại đắc ý hai năm.

Hôm nay nữ quyền vận động oanh oanh liệt liệt, chỉ cần chứng cớ vô cùng xác thực, có hắn cùng David - Ellison phát động dư luận, Harvey - Weinstein kết quả có thể dự kiến.

Thẳng thắn giảng, Harvey - Weinstein không phải gợi ra hắn phiền muộn nguyên nhân.

Này mấy phiền muộn không nhiều, chỉ có rất ít một tia, Matthew lại biết nơi phát ra ở nơi nào, đó là do Elizabeth - Olsen gợi ra .

Nếu Elizabeth - Olsen chỉ là rời đi, hắn chỉ biết xem như tránh hung tìm cát mà thôi, nhưng mặt sau nàng thế nhưng lại chủ động tìm lại đây......

Này bao nhiêu gợi ra hắn phản cảm, thậm chí cảm giác truy đuổi như vậy nữ nhân có điểm nhàm chán.

Hollywood các nữ ngôi sao, đại đa số không phải đều là như vậy sao? Qua lại hắn chơi không phải rất vui vẻ sao? Vì sao đột nhiên liền phản cảm cùng nhàm chán đâu?

Hư tình giả ý? Hắn bản nhân chính là hư tình giả ý, có thể yêu cầu nữ phương trả giá càng nhiều sao?

Tiến vào Hollywood hơn mười năm, thành danh cũng rất lâu , Hollywood là cái dạng gì hắn không biết sao? Thấy không rõ sao? Mỗi nữ nhân đều khôn khéo ghê gớm, dứt khoát đều cùng hắn giống nhau, gặp được việc gì cũng muốn tính toán lợi hại được mất, phàm là đối có tổn hại hoặc là tổn thất chính mình ích lợi khả năng, lập tức tránh được xa xa, không thò tay giúp đỡ còn chưa tính, còn sẽ tùy thời nhảy ra đi đạp vài chân.

Mọi người không phải đều là tại như vậy ngoạn sao?

Có lẽ cũng có bất đồng, tỷ như hắn cùng với James - McAvoy cùng Michael - Fassbender, vẫn đều là giao tình rất không sai bằng hữu, gặp được chuyện gì cũng tận khả năng giúp đỡ tương trợ.

Còn có, một nữ cao bồi vừa nhận thức hắn, liền có thể tại đối mặt cầm thương bạo đồ khi, một chén trà nện gục bạo đồ, mà không phải tránh né chạy trốn.

Matthew trước mắt lại lóe qua một cầm tích huyết gốm trắng chén trà nữ nhân thân ảnh.

Bất cứ đồng chất hóa nghiêm trọng trong giới, tổng có bất đồng cá thể, này thể có lẽ cũng có như vậy như vậy khuyết điểm, thậm chí không đếm được hắc liêu, lại cũng có vài người nào đó khuyết thiếu quang huy.

Không hề nghi ngờ, dám nắm lên ly trà trắng phóng ngã cầm thương kẻ bắt cóc nữ nhân, so với hắn người như thế càng dũng cảm cùng trực tiếp.

Matthew thủy chung đều rất rõ ràng, vài lần nhìn như rất dũng mãnh ra tay, bao gồm hận phiên Mexico buôn lậu thuốc phiện, đều là không đường thối lui.

Nếu chỉ dựa vào bảo tiêu liền có thể cam đoan tự thân an toàn, hắn sẽ đi đối mặt buôn lậu thuốc phiện họng súng? Dũng khí so sinh mệnh càng trọng yếu sao? Khi đó không liều mạng liền không đường sống a !

Matthew chưa bao giờ là rối rắm nhân, càng không có văn nghệ thanh niên đặc chất, tựa như đối mặt Charlize - Theron cuối cùng lựa chọn làm tra nam như vậy, cũng sẽ không tại nào đó vấn đề bên trên do dự không quyết, dẫn đến dây dưa không rõ.

Elizabeth - Olsen liên tục Hollywood thức tiểu khôn khéo, dẫn tới hắn đêm nay đối cùng loại Hollywood nữ ngôi sao không có hứng thú, dẫn đến có chút phiền muộn, nhưng cũng vỏn vẹn như thế mà thôi.

Dù cho làm tra nam gặp được qua vô số tra nữ, Matthew vẫn là cái kia bảo trì sơ tâm nhân, family lý niệm cùng vĩ đại sứ mệnh, như cũ dựng đứng tại hắn trái tim.

Trước mắt lóe qua một cầm tích huyết gốm trắng chén trà nữ nhân thân ảnh, Matthew đồng dạng sẽ không do dự, nữ nhân này có chút đặc thù, từ trên ý nghĩa nào đó đến nói, đối với hắn có cứu mệnh chi ân.

Đại ân vô lấy hồi báo, với hắn đến nói, chỉ có thể lấy thân làm báo.

Cho nên, Matthew lấy di động ra, tìm kiếm một hồi, tìm ra Margot - Robbie số điện thoại, trước phát một tin nhắn.

“Có thời gian sao? Đi ra ta mời ngươi uống một chén.”

Hắn không có trực tiếp gọi điện thoại, chung quy thời gian không sớm , bên kia nhân khả năng ngủ.

Tin nhắn rất nhanh trở về lại đây, rất có Margot - Robbie ngay thẳng phong cách.

“Không thời gian, đã ngủ.”

Matthew nghĩ nghĩ, lại biên tập một điều,“Ngủ còn có thể hồi tin nhắn?”

Hồi âm như cũ là trực lai trực khứ,“Bị ngươi tin nhắn đánh thức .”

Matthew cũ nói nhắc lại,“Ta giải thích, mời ngươi uống một chén bồi tội.”

Bên kia một hồi lâu không có hồi tin tức, liền tại Matthew muốn buông tha thời điểm, lại một tin nhắn trở về lại đây,“Chỉ là uống rượu?”

Matthew đặt câu hỏi,“Trừ uống rượu, ngươi còn tưởng làm cái gì?”

Margot - Robbie hồi âm không có để ý hắn vấn đề, trực tiếp hỏi,“Đi đâu quán bar?”

Matthew hơi chút tự hỏi, lại biên tập nói,“Hollywood đại đạo, Black Mamba quán bar.”

Margot - Robbie trở về cuối cùng một tin nhắn,“Ngươi tại Beverly Hills đi? Ta cách gần, hẳn là sẽ tới trước, ta tại quầy bar chờ ngươi, không cần trở về, ta đi thay quần áo.”

Matthew không có lại hồi tin tức, đối tài xế nói,“Đi Hollywood đại đạo Black Mamba quán bar.”

Này gia quán bar ban đầu là hắn cùng Johnny - Depp đám người thường xuyên tụ hội địa phương, phía trước lớn nhất lão bản cũng là Johnny - Depp bản nhân, tại toàn bộ Los Angeles cũng coi như được với đại danh đỉnh đỉnh, vị kia hít thuốc phiện quá lượng mà chết River - Phoenix liền gục tại Black Mamba quán bar bên ngoài.

Bất quá, Black Mamba quán bar hôm nay cùng Johnny - Depp cơ bản không có quan hệ , bởi vì Vanessa - Paradis quan hệ, Johnny - Depp chuyển đi Pháp quốc kết cục đã định, trong tay Black Mamba cổ phần sớm liền bán đi .

Từ Johnny - Depp chuyển đến Pháp quốc, Matthew cũng rất ít lại đến bên này uống rượu, chỉ là ngẫu nhiên có đôi khi cùng James - McAvoy cùng Michael - Fassbender tụ họp một chút.

Tiến vào Black Mamba quán bar, cùng lại đây chủ động vấn an quán bar quản lý gật gật đầu, Matthew vòng qua cửa bể cá, liền thấy được ngồi trước quầy bar Margot - Robbie.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 934: Tra Nữ Cùng Tra Nam

Fluffy bangs tóc vàng tùy ý cột ở sau gáy, màu trắng sơ mi gắn vào trên người, có chứa chỗ hổng quần bò cũng là thường gặp bộ dáng, nếu lại đội đỉnh đầu mũ cao bồi, dứt khoát chính là lão luyện nữ cao bồi.

Cho dù không như thế nào trang điểm, Margot Robbie ngồi trước quầy bar, như cũ là chói mắt nhất kia một, đi đến quán bar không đến mười phút, đã gặp vài nhóm lại đây bắt chuyện nhân.

Nàng vài câu có chút sặc cổ họng mà nói, lại đuổi đi một bắt chuyện nam nhân, bưng lên chén rượu uống một hớp lớn, có chút cay độc chất lỏng theo yết hầu chảy xuống, không khỏi khẽ nhíu mày, hẹn sẵn tại trước quầy bar gặp mặt có phải hay không sai lầm?

Có lẽ tới nơi này chính là sai lầm.

Không tha nàng nghĩ nhiều, lại một nam nhân kề sát qua.

Margot Robbie nhìn thấy này nam nhân đồng thời, cũng nhận thấy được Matthew triều quầy bar bên này đi tới .

“Cuối cùng đến.” Nàng nói thầm một câu.

“Hải, buổi tối hảo.” Đây là một để đoản húi cua nam nhân, nhìn qua đại khái tầm ba mươi tuổi,“Có thể mời ngươi uống một chén sao?”

Margot Robbie buông xuống trong tay chén rượu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía gã này, có lẽ là thường xuyên ứng đối này mấy gây rối giả, khiến nàng có chút căm tức, đối với này lòng tự tin bạo bằng nam nhân không lưu tình chút nào nói,“Mời ta uống một chén? Một chén rượu có thể khiến ngươi trưởng soái? Hơn nữa trở nên càng có mị lực sao?”

Này thanh âm không tính thấp, Matthew còn không có đi đến phụ cận liền nghe đến: Quả nhiên, vẫn là nhất quán ngay thẳng tính cách.

Cái kia nam nhân cũng có chút sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Margot Robbie sẽ như vậy nói.

Margot Robbie ánh mắt từ nam nhân trên tay đảo qua, còn nói thêm,“Vẫn là nói này ly rượu có thể khiến ngươi biến thành chưa lập gia đình?”

Lời này hoàn toàn đem nam nhân nói sửng sốt, hắn nói quanh co nói,“Ta không phải...... Ta không có......”

“Phải không?” Margot Robbie chỉ chỉ trên tay hắn nhẫn ấn, tiếp tục nói,“Ta vừa rồi liền thấy ngươi đem nhẫn hái xuống !”

Cái kia nam nhân theo bản năng cúi đầu nhìn về phía chính mình tay trái ngón áp út.

Matthew đi đến này hai người phía sau, có thể nhìn thấy húi cua nam nhân tay trái chỉ trên có rõ ràng nhẫn ấn.

Nữ nhân này, quan sát cũng đủ cẩn thận .

Margot Robbie nghiêng đầu nhìn cái kia nam nhân, nói thẳng,“Đừng đương vô lại ngoại tình nam nhân, về nhà đi !”

Cái kia nam nhân nháy mắt mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời rốt cuộc nói không ra lời, nhìn Margot Robbie gật gật đầu, xoay người ly khai quầy bar.

Matthew đi đến cái kia nam nhân vừa rời đi vị trí, đúng không đài mặt sau điều rượu sư nói,“Peter, đến ly Whisky, như cũ.”

Johnny - Depp tuy rằng chuyển nhượng Black Mamba quán bar cổ phần, nhưng quán bar nội công tác nhân viên cơ bản cũng không có đổi.

Muốn rượu, hắn quay đầu nhìn về phía Margot Robbie, nói,“Quan sát thực tinh tế tỉ mỉ.”

Margot Robbie cười cười,“Ta chỉ là lừa hắn.” Nàng xem đến điều rượu sư cấp Matthew đưa lên rượu, nâng chén ý bảo một chút,“Xinh đẹp nữ nhân phải hiểu được bảo hộ chính mình.”

Matthew uống một ngụm rượu, nói,“Ngươi còn rất tự tin.”

Margot Robbie tiếp tục cười nói,“Ta rất xinh đẹp, ta biết điểm này, cũng không tất yếu phủ nhận điểm này.”

“Có đạo lý.” Matthew gật gật đầu,“Tựa như ta cùng bất luận kẻ nào đều sẽ nói, ta phi thường soái.”

Margot Robbie không tiếp Matthew mà nói, ngược lại hỏi,“Nam nhân đều là như thế này sao?”

“Loại nào?” Matthew ngạc nhiên.

“Uống thượng hai ly rượu, liền biến...... Ân, tất cả đều biến trở về độc thân?” Margot Robbie vẫn là có lời nói nói,“Nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân, mặt khác sự tình liền tất cả đều quên.”

Matthew giơ lên chính mình chén rượu,“Hoàn hảo, ta một chén rượu còn chưa uống xong.”

Margot Robbie nhìn chằm chằm Matthew, trực tiếp hỏi,“Này có phân biệt sao?”

“Đương nhiên là có phân biệt.” Matthew nhàn nhạt nói,“Lớn nhất phân biệt, ta thật là độc thân, mà không giống bọn họ giả dạng làm độc thân.”

Margot Robbie liên tục gật đầu,“Ân, không sai, rất lớn phân biệt.” Nàng buông xuống chén rượu, quay đầu nhìn Matthew, hỏi,“Ngươi loại tình huống này xem như chân chính đơn thân sao?”

Matthew minh bạch lời này sau lưng ý tứ, nhún nhún vai, nói,“Hẳn là tính đi.”

Margot Robbie gãi gãi cằm,“Có thể hỏi vấn đề sao?”

“Ngươi không phải nghĩ đến cái gì liền nói cái gì sao?” Matthew cố ý nói.

“Nhờ, chúng ta đều không là tiểu hài tử.” Margot Robbie bóp trán nói,“Ta xác thật thích trực lai trực khứ, này không ý vị ta là ngu ngốc, kia vài có khả năng đắc tội ngươi này Hollywood đại lão mà nói, ta làm sao dám tùy tiện hỏi?”

Matthew lắc đầu,“Hỏi đi.”

Nghe hắn nói như vậy, Margot Robbie không lại khách khí, nói,“Hiện tại, ngươi cùng bao nhiêu nữ nhân vẫn duy trì quan hệ?” Nàng lại bổ sung nói,“Của ta ý tứ, gần nhất mấy tháng, cùng ngươi thường xuyên phát sinh nam nữ quan hệ nhân có bao nhiêu?”

Matthew không trả lời ngay, ngược lại tự hỏi lên đến, đây không phải hảo trả lời vấn đề, chung quy hắn đối Margot Robbie có vài ý tưởng.

“Không quan hệ.” Margot Robbie nhìn qua rất rộng lượng,“Không tốt trả lời liền tính .”

Nàng ngược lại nói,“Ta đây hỏi một hảo.”

Matthew nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động,“Ngươi vấn đề rất nhiều?”

“Ân.” Margot Robbie gật đầu,“Một muốn theo đuổi ta nhân, ta cuối cùng muốn lý giải hắn là người nào.”

Matthew hảo kỳ,“Ta nói qua muốn theo đuổi ngươi sao?”

Margot Robbie lắc đầu,“Không có.” Nàng rất có tự tin,“Của ngươi ngôn hành để lộ ra phương diện này ý tứ, đã không thể lại rõ ràng .”

Matthew không khỏi cười lên.

Margot Robbie bưng lên chén rượu, đối Matthew ý bảo một chút,“Một nam nhân muộn như vậy ước một nữ nhân đi ra, tổng không phải vì đàm nhân sinh lý tưởng đi?”

Matthew cùng nàng chạm nhắm rượu bôi,“Nếu ngươi nhìn ra, còn đáp ứng đi ra theo ta uống rượu, có phải hay không làm tốt bị ta theo đuổi chuẩn bị?”

“Không biết.” Margot Robbie lập tức hồi đáp.

Matthew nghi vấn,“Không biết?”

Margot Robbie hơi hơi nhún vai,“Ta muốn tìm là có thể cho ta một đoạn ổn định cảm tình bạn trai, không phải một đêm tình đối tượng.” Nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì, lại bổ sung nói,“Cũng không phải mấy đêm tình đối tượng.”

Liền cùng Matthew vừa nhận thức khi như vậy, Margot Robbie nói chuyện không nhiều như vậy cong cong nhiễu nhiễu, có nữ cao bồi tính cách.

Matthew nhìn về phía Margot Robbie bên cạnh bình rượu,“Muốn ta trả lời cũng không phải không được, bất quá......”

Margot Robbie chú ý tới , lập tức nắm lên bình rượu, đổ đầy chính mình chén rượu,“Một vấn đề một chén rượu.”

“Ngươi sẽ uống say .” Matthew nhắc nhở nói.

“Ngươi quá coi thường tửu lượng của ta .” Margot Robbie bưng lên chén rượu, một hơi uống sạch bên trong rượu,“Trả lời đi.”

Matthew không khỏi cười lắc đầu, sau đó nói,“Ngươi chờ, ta tính một chút.”

“Còn muốn tính a?” Margot Robbie trừng lớn ánh mắt,“Xem ra số lượng nhiều lắm.”

Matthew hồi ức một phen, gần nhất trong khoảng thời gian này, Nina - Dobrev vì hắn biểu diễn qua thể dục nhịp điệu, Jennifer - Lawrence cùng Amber - Heard bồi hắn chơi qua đại xích độ trò chơi, giống như cũng không có mặt khác ?

“Ba bốn đi.” Matthew ăn ngay nói thật.

“Ít như vậy?” Margot Robbie có điểm giật mình,“Ta tưởng rằng muốn mười trên đây đâu.”

Matthew xòe tay,“Mỗi người đều có chính mình sinh hoạt.”

Loại quan hệ này đều là rất ngắn ngủi , song phương tùy thời đều có thể chủ động kết thúc.

Margot Robbie lại cho mình đổ lên rượu,“Ngươi theo đuổi ta, là vì loại quan hệ này vẫn là mặt khác?”

“Ngươi hỏi thật trực tiếp.” Matthew hơi chút tự hỏi, nói,“Ta cũng không không biết.”

“A?” Margot Robbie rõ ràng không tin.

Matthew đơn giản giải thích nói,“Ta vẫn cho rằng, ngươi cùng các nàng là không đồng dạng.”

Margot Robbie cũng có phỏng đoán,“Bởi vì ta cứu ngươi?”

“Không phải.” Matthew kiên định lắc đầu,“Bởi vì tại như vậy nguy hiểm dưới tình huống, ngươi lựa chọn cứu ta, mà không phải đào tẩu.”

Margot Robbie bưng lên chén rượu, mấy ngụm uống mất, nói,“Của ngươi sinh hoạt nhìn như dương quang, lại tràn ngập âm u.”

Matthew không có phủ nhận,“Cho nên, ta càng hướng tới dương quang.”

“Ta không phải dương quang.” Margot Robbie lại cho mình đổ một ly,“Lúc ấy đổi thành là ngươi sẽ làm như thế nào?”

Matthew nửa nói đùa nói,“Lập tức đào tẩu, không có cái gì so sinh mệnh càng trọng yếu.”

Margot Robbie bưng lên chén rượu, uống phía trước nói,“Lấy bản thân làm trung tâm.”

Matthew thò tay ngăn lại nàng,“Ngươi không tất thật uống cả một ly.”

Margot Robbie nhẹ nhàng đẩy ra Matthew tay,“Không quan hệ, điểm ấy rượu không tính cái gì.”

Nói xong, nàng lại một ngụm uống mất, lại rót rượu, hỏi,“Ngươi không phải tham gia Oscar trao giải điển lễ sao? Làm gì tìm tới ta?”

“Gặp một sự kiện.” Matthew cũng bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch,“Trong đó một người khiến ta tưởng đến ngươi.”

Margot Robbie lại uống mất trong chén rượu, gật gật đầu,“Là một nữ nhân đi?”

Hỏi xong vấn đề này, nàng bỗng nhiên nghĩ tới, lấy qua bình rượu đổ lên rượu, không đợi Matthew nói chuyện, một ngụm trực tiếp xử lý.

Matthew nhìn Margot Robbie liếc nhìn, này Australia nữ diễn viên mặt không đỏ tai không đỏ, uống mất phảng phất đều là nước sôi.

Nhưng nàng nói chuyện ngữ điệu đã thay đổi, giống như có điểm say.

“Nói như thế nào đâu?” Matthew đêm nay khó được nói chút lời thật, tự hỏi một phen, vẫn là nói,“Ta trên trao giải điển lễ gặp một nữ nhân, Olsen gia tiểu muội......”

Hắn đem “Oscar chi dạ” Trên party sự nói đơn giản một chút.

Margot Robbie liên tục gật đầu, vừa muốn mở miệng, đột nhiên ợ hơi rượu, nói,“Ngươi tìm ta, là vì ta cùng với nàng bất đồng.”

Matthew không có phủ nhận,“Ngươi cùng đại bộ phận Hollywood nữ ngôi sao đều bất đồng.”

“Nga, ta hiểu được.” Margot Robbie lau lau khóe miệng dính lên rượu, lại ợ hơi rượu, nói,“Giống ta như vậy nữ nhân, liền muốn nhận tự cho mình siêu phàm, lấy bản thân làm trung tâm, cảm giác chính mình có thể muốn làm gì thì làm, muốn làm gì liền làm gì nam nhân?”

Matthew nhìn Margot Robbie, xác nhận một điểm, nói,“Ngươi say, Mary.”

Margot Robbie huy tay, nói,“Ta không chỉ nghe một người nói qua ngươi là tra nam, cũng không chỉ có một người nói qua ta là tra nữ, nhưng tra nữ vì sao nhất định phải nhận một tra nam?”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 935: Trực Tiếp Chiếu Tướng

Cửa quán bar mở ra, Margot Robbie trước đi ra, cứ việc cước bộ có điểm hư phù, đi coi như là vững chắc, Matthew từ phía sau theo đi lên, không có thò tay đi đỡ ý tứ, nữ nhân này uống rượu rất nhiều, cũng có chút muốn say xu thế, lại không tới đi không được trình độ.

“Ngươi như thế nào đến?” Hắn hỏi,“Lái xe?”

Margot Robbie mang theo ví, đi đến bên đường cái,“Ngươi ước ta uống rượu, ta không lái xe.”

Matthew triều lộ đối diện khoa tay múa chân một chút, nói,“Ta đưa ngươi trở về đi?”

Margot Robbie nhìn thấy một chiếc Benz xe hơi quay đầu mở lại đây, không có cự tuyệt, gật đầu đáp,“Hành a, ta cũng không với ngươi khách khí .”

Benz xe hơi khai lại đây, dừng ở hai người phía trước, Matthew kéo ra cửa xe, làm thỉnh thủ thế, đẳng Margot Robbie cúi đầu lên xe, vòng đến bên kia cũng lên xe.

Tài xế là Matthew phục vụ nhiều năm lão nhân, không có nóng lòng lái xe.

Matthew đóng xong cửa xe, hỏi Margot Robbie,“Đi nơi nào?”

Margot Robbie mang theo một tia men say trong ánh mắt lóe qua cảnh giác, nói thẳng,“Ta sẽ không theo ngươi về nhà, cho nên nghĩ cũng đừng nghĩ.”

“Yên tâm.” Matthew nhàn nhạt trả lời,“Ta không mang theo say rượu nhân trở về.”

Hôm nay buổi tối, hai người có không xả rất nhiều, hắn cũng không vội ở này nhất thời.

Nếu đây là một dễ dàng liền có thể thượng thủ nữ nhân, cũng sẽ không giống như bây giờ khiến hắn thường thường liền sẽ nghĩ đến.

Giống Jennifer - Lawrence cùng Amber - Heard, dùng không đến thời điểm, hắn cơ hồ coi hai người này không tồn tại.

Margot Robbie tay cầm tích huyết gốm trắng chén trà bộ dáng, cho hắn ấn tượng thật sự là quá khắc sâu.

Có lẽ, thời gian rất lâu hắn đều không thể quên được.

“Đi Westwood khu.” Margot Robbie nói một địa chỉ,“Ta ở nơi đó thuê gian chung cư.”

Này địa chỉ cự ly Matthew sớm nhất thuê nơi ở không tính xa, liền tại từng hắn cùng Britney - Spears thường xuyên đi cái kia tiểu công viên bên cạnh.

Benz xe hơi từ công viên cửa trải qua thời điểm, Matthew còn cố ý nhìn nhiều hai mắt, tuy rằng hôn ám dưới ngọn đèn xem không rõ ràng, nhưng qua lại xuất nhập tiểu công viên khi tình hình phảng phất liền tại ngày hôm qua.

Trong nháy mắt, hơn mười năm đều qua .

Margot Robbie vẫn đang quan sát Matthew, lúc này hỏi,“Ngươi xem lên rất kỳ quái.”

Matthew cũng uống không thiếu rượu, nói cũng có chút nhiều, nói,“Đại khái mười năm trước, ta cũng ở tại này phụ cận.” Hắn chỉ chỉ dừng ở mặt sau tiểu công viên,“Ta thường xuyên tới nơi này.”

“Thật sự là xảo .” Margot Robbie quay đầu nhìn nhìn,“Chỉ cần thời gian cho phép, ta đều sẽ tới nơi này chạy bộ buổi sáng.”

Nàng nghiêng đầu nhìn Matthew,“Không đúng a, ngươi trụ qua địa phương rất nhiều, vì sao đối với nơi này đặc biệt cảm khái đâu? Ngươi vừa chính là ở loại này cảm xúc trung, không sai đi.”

Matthew không trả lời ngay.

Margot Robbie sáng tỏ,“Ngươi trên xe có rượu không? Cho ta đến một ly.”

“Không có.” Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Của ta mối tình đầu liền phát sinh ở trong này, xác thực điểm đến nói, ta là ở trong này thổ lộ .”

Margot Robbie lập tức nói tiếp nói,“Ngươi chính là ở trong này đuổi tới Britney - Spears?”

Phàm là hơi chút chú ý điểm giới giải trí nhân, ai chẳng biết Matthew mối tình đầu là ai? Huống hồ này hai người hôm nay đều là phần mình giới đứng đầu nhất nhân vật, Matthew là giới diễn viên tử trung công nhận siêu cự cự tinh, Britney - Spears còn lại là nhạc Pop siêu cấp thiên hậu.

“Các ngươi không đi đến cùng nhau thật sự là đáng tiếc .” Margot Robbie mau ngôn mau ngữ.

Matthew thở dài, nói,“Ta lúc ấy liều mạng tiếp nhân vật, Britney khắp thế giới mở liveshow, thời gian cùng cự ly rất đáng sợ.”

Margot Robbie gật đầu,“Đúng, lại cứng cỏi tình yêu tại thời gian cùng cự ly trước mặt chung quy sẽ nhạt đi.” Nàng đột nhiên bát quái nói,“Hiện tại đâu? Britney vẫn là độc thân, các ngươi có thời gian cũng có điều kiện , ngươi không tưởng đi truy về Britney sao?”

Matthew lắc đầu,“Quá khứ chung quy đều qua .”

Britney vận mệnh đã bởi vì hắn mà phát sinh cự đại thay đổi, nhiều năm như vậy đều qua , hai người không có khả năng lại đi đến cùng nhau.

Matthew còn nói thêm,“Lấy ta như bây giờ, vẫn là không cần quấy rầy Britney cho thỏa đáng.”

Margot Robbie thè lưỡi,“Cho nên, ngươi theo dõi ta loại này uống rượu đánh nhau xấu nữ nhân?” Nàng tiếp rượu kình, nói,“Tra nữ đồng dạng sẽ không xem trọng tra nam.”

Này tự giễu tinh thần, Matthew đồng dạng cũng có,“Tra nam phối tra nữ, đây là công nhận .”

“Thiết !” Margot Robbie nói thẳng,“Kia hảo, ngươi ngày mai công khai tuyên bố ta là của ngươi chính thức bạn gái, ta tiếp liền cho ngươi về nhà.”

Lời này trực tiếp tướng quân, Matthew thế nhưng không biết nói gì đáp lại.

Benz xe hơi lúc này dừng lại, tài xế thanh âm vang lên,“Horner tiên sinh, đến.”

Matthew mắt nhìn xe thuyền bên ngoài, đẩy ra cửa xe xuống xe, vừa mới chuyển đến dựa vào bên phải một bên, Margot Robbie cũng xuống xe.

Đây là một đống phổ thông khu chung cư, phỏng chừng có chút năm đầu , dưới tình huống bình thường, Los Angeles loại này phòng ở đều là chuyên môn dùng đến cho thuê .

“Ngươi ở tại mấy lâu?” Matthew hỏi,“Ta đưa ngươi đi lên?”

Margot Robbie nhanh chóng lắc đầu,“Không cần, có thang máy.” Nàng trực tiếp hướng chung cư đại môn bên kia đi, nhanh đến cửa khi, lại quay đầu nói,“Ta sợ ngươi đi lên liền không xuống dưới .”

Matthew xòe tay, có chút vô tội nói,“Ta là cái loại này người sao?”

Margot Robbie đối với hắn phất phất tay,“Điểm ấy ngươi so ta càng rõ ràng.”

Nhìn thấy Matthew cũng đối với bên này phất phất tay, Margot Robbie đẩy ra khu chung cư đại môn, đi vào.

Hướng bên trong đi vài bước, nàng đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía bên ngoài, kia chiếc màu đen Benz xe hơi chậm rãi chạy đi chung cư cửa, rất nhanh biến mất tại tầm nhìn trong.

“Nôn......”

Margot Robbie rốt cuộc nhịn không được , áp chế một đường dạ dày phiên giang đảo hải, tựa hồ có đại lượng cồn tràn lên, nàng nhắc tới giày cao gót, như bay xông vào tầng một toilet.

Đỡ bồn rửa tay cuồng phun không thôi đồng thời, nàng còn có điểm may mắn, may mắn không phun tại Matthew trên xe, bằng không hình tượng toàn hủy a.

Matthew về trong nhà khi, phát hiện Amanda cùng Helen - Hermann thế nhưng đồng thời đang chờ nàng.

“Các ngươi như thế nào đến?” Hắn tiến vào phòng khách, hảo kỳ hỏi,“Đều đã trễ thế này, có việc gấp?”

Amanda dẫn đầu nói tiếp,“Là có việc gấp. New York bên kia truyền đến tin tức, Bob - Weinstein vừa cho hắn gọi điện thoại, đối Harvey - Weinstein cực độ bất mãn, trong ngôn từ có muốn âm thầm động thủ xử lý Harvey - Weinstein ý tứ, muốn tìm kiếm hắn giúp.”

Matthew nhíu mày tự hỏi, chẳng lẽ đây là đêm nay hắn cùng với Harvey - Weinstein gặp nhau sở dẫn đến ?

Vì không ảnh hưởng Amanda cùng Helen - Hermann phán đoán, hắn lập tức đem chuyện này chi tiết nói một lần.

“Có khả năng là tại công ty quyết đoán bên trên duyên hóa cảm giác vô lực, kích thích đến Bob - Weinstein.” Helen - Hermann phân tích nói,“Khiến Bob - Weinstein càng ngày càng khó lấy chịu đựng Harvey - Weinstein chuyên quyền độc đoán.”

Amanda còn nói thêm,“Điều kiện thành thục mà nói, ta có lẽ có thể đi trông thấy Bob - Weinstein.”

“Bây giờ còn không phải thời điểm.” Matthew có chính mình phán đoán,“Bob - Weinstein còn chưa tới chân chính không thể chịu đựng được thời điểm.”

Hắn bổ sung nói,“Chúng ta cũng muốn đẳng Ronan - Farrow bên kia.”

Helen - Hermann phụ họa gật đầu,“Hiện tại không đến khởi xướng tổng công thời điểm. Amanda, khiến hắn khuyên bảo Bob - Weinstein tạm thời nhẫn nại, lúc này Bob - Weinstein nhẫn được càng nhiều, tương lai bùng nổ bắn ngược lúc ấy càng trở nên mãnh liệt.”

Matthew đồng dạng điểm này,“Helen nói có đạo lý.”

Harvey - Weinstein cho rằng dùng thời gian có thể tha suy sụp hắn, hắn làm sao không phải dùng thời gian đổi lấy càng nhiều chứng cớ.

Amanda cùng Helen - Hermann không có nhiều lưu, biết được Matthew quyết định, rất nhanh liền ly khai.

“Ngươi khuyên bảo qua Matthew sao?”

Rời đi trên xe, Amanda hỏi Helen - Hermann,“Hắn đến lúc đó có một cố định hoàn toàn duy trì hắn bạn gái, đối mặt Harvey - Weinstein khả năng công kích khi, sẽ thiếu rất nhiều phiền toái.”

Helen - Hermann thở dài,“Ta đã nói rồi.” Nàng cũng có chút bất đắc dĩ,“Ngươi cũng không phải ngày đầu nhận thức Matthew, hắn luôn luôn không thích người khác tham gia hắn sinh hoạt cá nhân.”

Amanda hảo kỳ hỏi,“Ta nhớ rõ ngươi đề cập qua, hắn không phải đối cái kia Gal - Gadot rất có hứng thú sao?”

“Không chiếm được mới là tốt nhất.” Helen - Hermann nhàn nhạt nói,“Gal - Gadot đối Matthew không có hứng thú, ta cùng Gal - Gadot trò chuyện qua một lần, rất xác định điểm này.”

“Charlize - Theron đâu?” Amanda lại hỏi.

Helen - Hermann lắc đầu,“Kia đều là quá khứ thức , vô dụng .”

Amanda bát quái nói,“Ta nghe nói Charlize - Theron có dưỡng nữ, tuổi giống như không lớn.”

Helen - Hermann gật gật đầu,“Là có một, gọi Aamir - Miller, Matthew khiến ta tra qua, từ tra được tư liệu đến xem, cái kia nữ hài cùng Matthew không có quan hệ.”

“Không phải tư sinh nữ liền hảo.” Amanda nhẹ nhàng thở ra,“Bằng không đến lúc đó tuôn ra tư sinh nữ, kia liền phiền toái .”

Nàng lại nhắc nhở nói,“Ngươi vẫn là khuyên nhiều khuyên Matthew đi, cho dù là ổn định một đoạn thời gian lại chia tay cũng hảo.”

Helen - Hermann có điểm đau đầu,“Ta lại thử xem đi, Matthew ở phương diện này cố chấp dọa người.”

Hai người đồng thời lắc đầu, đều lười lại nói Matthew phương diện này lạn sự, thật muốn nói lời nói, thổ tào một đêm đều không đủ.

Nhưng can thiệp sinh hoạt cá nhân loại sự tình này, hướng đến muốn cẩn thận, cho dù là bằng hữu cũng không ngoại lệ.

Helen - Hermann hoàn hảo điểm, làm một danh người đại diện, đối với kì hạ hộ khách sinh hoạt cá nhân, đặc biệt là cảm tình phương diện, thực ra là có rất lớn phát ngôn quyền , có chút ngôi sao cảm tình, thậm chí trực tiếp đến từ trù tính công ty kế hoạch.

Bất quá ngôi sao làm đến Matthew loại trình độ này, người đại diện rất khó lại ở phương diện này nói vài lời.

Cho nên, Helen - Hermann cũng là lấy nhắc nhở cùng đề nghị làm chủ.

Oscar trao giải điển lễ chấm dứt sau, toàn bộ ba tháng phân, Matthew trừ vi The Martian quay chụp làm các hạng chuẩn bị công tác, đồng thời còn tại bận tâm nhiều đầu tư hạng mục, trừ mấy cái series hóa hạng mục ngoài, tham dự đầu tư [ người Hobbit ] cũng tại New Zealand khởi động máy quay chụp .

Mặt khác, còn thường thường thay [ Hunger Games ] ra sức thét to, bộ phim này công chiếu sắp tới.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 936: Nắm Chặt Thời Đại Tiết Tấu

Này một bộ [ Hunger Games ] không có chen vào kỳ nghỉ hè, liên tháng tư lịch phát hành đều là Warner Bros chuyên môn xê ra đến.

Hôm nay, Hollywood trung đại quy mô điện ảnh càng chụp càng nhiều, Bắc Mĩ thị trường dung lượng lại không có rõ ràng gia tăng, mỗi năm người xem nhân số còn hiện ra thong thả trượt xu thế, muốn lấy đến hảo box office, một thích hợp lịch phát hành rất quan trọng.

Tranh lịch phát hành chi phong tại Hollywood càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi bộ phim đều tưởng chiếm trước có lợi ngày, chia cắt càng nhiều box office.

Nguyên bản [ Hunger Games ] lịch phát hành thuộc về Warner Bros phát hành tục tập ma huyễn quốc lộ phiến [ Wrath of the Titans ], nhưng suy xét đến này series đệ nhất bộ [ Clash of the Titans ] phản ứng liền cực kém, Warner Bros năm trước liền làm ra quyết định, đem [ Wrath of the Titans ] kéo dài đến mùa thu phát hành, mùa xuân lịch phát hành nhượng ra đến giao cho [ Hunger Games ].

Này bộ nhằm vào thanh thiếu niên người xem phim phi thường bị người chú ý.

Trên thực tế, từ năm trước [ Twilight: Tảng sáng thượng ] công chiếu bắt đầu,[ Hunger Games ] lửa nóng tuyên truyền sóng triều liền bắt đầu .

Lúc ấy trọng yếu nhất một hạng tuyên truyền hành động, chính là tại [ Twilight: Tảng sáng thượng ] chiếu phim trung miếng dán [ Hunger Games ] quảng cáo.

Hai bộ phim có cùng loại thụ chúng, miếng dán quảng cáo cũng là Hollywood tối truyền thống tuyên truyền phương thức.

[ Hunger Games ] sớm liền gợi ra các thanh thiếu niên chú ý.

Mặt khác, xét thấy hiện nay xã hội đại hoàn cảnh, này bộ phim cũng không có cất giữ , sớm đánh ra một vang dội lại thích hợp thời đại phát triển cờ hiệu -- tân nữ quyền chủ nghĩa điện ảnh !

Điểm này, cũng khiến [ Hunger Games ] được nữ tính người xem chờ mong.

[ Hunger Games ] là toàn bộ series khai thiên chi tác, thành công hay không trực tiếp quan hệ đến mặt sau kế hoạch, bởi vậy Matthew tại đây bộ phim tuyên phát mặt trên đầu nhập vào cự đại tài nguyên, từ vấn thế từ ngày đó, về nó toàn hệ liệt tuyên truyền thủy chung liền không có đình qua.

Đặc biệt là điện ảnh công chiếu phía trước cuối cùng một tháng, toàn mĩ tam đại báo nghiệp, tứ đại TV võng cùng bát đại trang web bên trên, tùy thời tùy ý đều có thể nhìn thấy này bộ phim quảng cáo cùng báo trước, kia vài thoáng nổi danh công chúng trường hợp, đều có thể nhìn thấy phim áp phích.

Phát hành phương Warner Bros chẳng những chế tác phần đông chủ yếu chủ yếu nhân vật áp phích, còn vi bao gồm bị phá hủy Thập Tam khu ở bên trong sở hữu khu, đều thiết kế áp phích cùng khái niệm đồ, tại trang web chính thức cũng đẩy ra ‘Lựa chọn cũng nhanh chóng yêu phải ngươi khu vực’ hoạt động.

Matthew còn để người trọng điểm thiết kế nữ chính Katniss cười nhạo điểu ngực châm, hơn nữa phát động truyền thông tài nguyên, đem này một ngực châm tạo ra thành dũng cảm tín niệm cùng tự do tinh thần tượng trưng.

Này mấy vừa vặn là nữ quyền vận động tranh thủ cùng cần .

Jennifer - Lawrence tại tuyên truyền trung không chỉ một lần nói,“Ta thích này ngực châm cùng nó đại biểu tinh thần ! có thể trang sức nó, là một loại vô thượng quang vinh !”

Đại quy mô tuyên phát, thêm phù hợp thời đại cần, khiến [ Hunger Games ] thắng được xa xa vượt qua mong muốn chú ý độ.

Matthew từ hai tháng phân bắt đầu, liền tổ chức vài trường tương quan truyền thông cùng fan điện ảnh thử chiếu hoạt động, phản ứng cực kỳ cường liệt.

“Hiện tại ta có thể nói là, ta thích [ Hunger Games ] này bộ phim, nó hiện ra nguyên tác trung tinh hoa nhất bộ phận, Jennifer - Lawrence cùng diễn viên biểu diễn cũng rất vững chắc.”

“Hoàn toàn bị phim chấn kinh, hắc ám, kích thích, có dã tâm khoa học viễn tưởng series thiên chương.”

“[ Hunger Games ] phi thường phấn khích, tin tưởng không có phấn ti sẽ thất vọng thổ tào. Bố cục tinh xảo, mạo hiểm kích thích.”

“Jennifer - Lawrence rất cấp lực , hoàn toàn bắt được Katniss nhân vật tinh túy.”

Thử chiếu danh tiếng tuy rằng không phải không có tuyên truyền khuếch đại thành phần, nhưng nguyên tác các fans ở trên mạng internet phản ứng, lại cơ bản là chân thật .

Huống hồ, khác có thể gạt người, số liệu không thể tạo giả.

Ban sơ, phát hành phương Warner Bros vì này bộ phim chế định mục tiêu là Bắc Mĩ cuối tuần đầu 4000 vạn dollar tả hữu, Bắc Mĩ box office điểm rơi 1 ức 5000 vạn dollar trên dưới.

Nhưng phim trước lúc công chiếu hai mươi ngày,[ Hunger Games ] buông ra internet đặt mua đệ nhất thiên, khiến cho bao gồm Warner Bros ở bên trong mọi người chấn động.

Để người không ngờ tới là, ngắn ngủi trong 24 giờ,[ Hunger Games ] mở màn ngày đó mấy trăm trận đầu lần phiếu liền toàn bộ bán hết, các gia rạp chiếu phim không thể không tiếp tục thêm vào buổi diễn, nhưng như cũ không lo bán.

Bán vé trang web Fandango công ty tổng giám đốc kiêm chấp hành phó tổng tài Rick - Battler tại nhận phỏng vấn khi nói như vậy,“[ Hunger Games ] có một thần kỳ bắt đầu, đây là chúng ta công ty gần 12 năm lịch sử trung chứng kiến qua tốt nhất vé xem phim ngày đầu đặt mua thành tích.”

Đặt mua mở ra một tuần,[ Hunger Games ] liền tại Bắc Mĩ bán ra vượt qua 2000 vạn dollar.

Nghiệp giới một mảnh ồ lên, dù là ai đều có thể nhìn ra, Matthew lại đào móc ra một bảo tàng, càng làm cho nhân hâm mộ là, này series tiểu thuyết ba bộ khúc đã hoàn thành, điện ảnh còn có thể series hóa !

Hollywood tối kiếm tiền không thể nghi ngờ chính là series hóa điện ảnh !

Vận tác một bộ phim luôn luôn đều không là đơn giản sự tình, mặc dù có Warner Bros làm phát hành phương, nhưng Matthew như cũ tại chú ý toàn bộ tuyên phát, hơn nữa căn cứ từng phân số liệu làm ra phán đoán cùng điều chỉnh sách lược.

Matthew từ các phương diện tổng hợp thị trường điều tra số liệu trung, được ra này như cũ sẽ là một bộ lấy nữ tính làm chủ yếu người xem quần thể kết luận.

Chú ý bản phiến trong đám người có tiếp cận 60% đám người là phụ nữ trẻ tuổi, so sánh mà nói, năm đó [ Twilight ] chỉ có không đến 40%.

Điều tra biểu hiện, nữ tính người xem đối [ Hunger Games ] chờ mong giống như là đối đãi một bộ đại nhiệt tục tập, năm đó [ hoàng hôn ] đệ nhất bộ điện ảnh chú ý độ còn chưa kịp nó một phần ba.

Đặt mua phương diện tiếp tục hỏa bạo, đặt trước mua vé rất nhanh đột phá 3500 vạn dollar.

Này có thể nói là nhiều phương diện tạo thành kết quả, trừ cấp lực tuyên phát cùng tiểu thuyết phấn ti mang đến lực hấp dẫn ngoại, lớn nhất công lao hẳn là ghi tạc internet bán vé nghiệp vụ đột nhiên tăng mạnh phát triển thượng.

Theo thời gian trôi qua, internet bán vé ảnh hưởng sẽ càng ngày càng lớn, nhưng dựa theo nghề pháp quy quy định, sản xuất phương cùng phát hành phương không được tham dự bất cứ cùng cụm rạp có liên quan nghiệp vụ, liên tham cổ đều không thể lấy.

Hollywood các đại xưởng sản xuất chỉ có thể lựa chọn cùng trang web hợp tác.

Đề cập điện ảnh sản nghiệp rất nhiều nghề pháp quy, tuy rằng không phải pháp luật, nhưng xúc phạm mà nói vẫn sẽ phi thường phi thường phiền toái.

Xuất sắc đặt mua, được chờ mong chú ý, cũng khiến Matthew cùng Warner Bros liên hợp vi [ Hunger Games ] cử hành một long trọng lễ công chiếu lần đầu.

Lần đầu ngày đó, Hollywood đại đạo cùng cao địa đại đạo chỗ giao hội biển người tấp nập, phảng phất Oscar trao giải điển lễ lại một lần đến như vậy, phần đông fan điện ảnh cùng truyền thông phóng viên lại tụ tập đến vừa cải danh Dolby rạp hát phía trước.

Vô số nữ tính người xem chen chúc mà đến, hiện trường các loại cùng nữ quyền tương quan khẩu hiệu tùy ý có thể thấy được.

Từng cái thời đại, cuối cùng sẽ xuất hiện rất nhiều nắm chặt thời đại tiết tấu điện ảnh.

Vì này bộ phim, Matthew cũng không tiếc tự mình xuống sân thét to, càng là tại lần đầu hiện trường tiếp nhận truyền thông phỏng vấn.

“Horner tiên sinh,[ Hunger Games ] đặt mua công tác như thế thuận lợi......”

Hỏi mấy cái về phim phía sau màn vấn đề sau, phóng viên đem đề tài nhắm ngay điện ảnh mở rộng phương diện,“Xin hỏi này tại của ngươi dự tính bên trong sao?”

“[ Hunger Games ] có một thần kỳ bắt đầu.” Matthew cũng nói đơn giản vài câu,‘Tình huống xác thật ra ngoài chúng ta dự tính, đây là ta chứng kiến qua tốt nhất vé xem phim đặt mua thành tích chi nhất, lại còn là một bộ phi tục tập phim.”

Đương nhiên, không có nguyên tác tiểu thuyết mà nói,[ Hunger Games ] khẳng định sẽ không xuất hiện hiện tại cục diện.

Rời đi phỏng vấn khu, vừa mới tiến nhập Dolby rạp hát phòng khách quý, Matthew liền nhìn thấy Warner Bros CEO Kevin - Tsujihara đón đi lên.

“Hải, Kevin.” Matthew chủ động vươn tay, Kevin - Tsujihara ở trên tay hắn nắm một chút, không phải không có hâm mộ nói,“Chúc mừng ngươi, Matthew, ngươi lại khai quật ra một đại bán series .”

Matthew cười đáp lại nói,“Hẳn là chúc mừng chúng ta, chúng ta đây là song thắng.”

Kevin - Tsujihara không khỏi cười lên,“Đúng, song thắng !”

Phát hành một bộ phim, muốn so với chế tác một bộ phim phiêu lưu nhỏ hơn nhiều, còn có xa xỉ hoa hồng phát hành.

Kevin - Tsujihara rất rõ ràng, căn cứ đặt mua tình huống tính toán,[ Hunger Games ] Bắc Mĩ cuối tuần đầu box office bảo thủ nhất phỏng chừng cũng sẽ tại 1 ức 2000 vạn dollar đến 1 ức 3000 vạn dollar ở giữa.

Thậm chí, khả năng sẽ càng nhiều.

Matthew cùng Kevin - Tsujihara nói vài câu, lại cùng mặt khác người tới hàn huyên lên.

Những người này trên mặt trong mắt, bao nhiêu đều mang theo hâm mộ hoặc là ghen tị.

[ Hunger Games ] phí tổn bất quá 8000 vạn dollar, cuối tuần đầu box office khẳng định sẽ qua 1 ức dollar, này làm cho rất nhiều dốc sức làm một đời đan bộ cuối cùng box office cũng khó đạt một ức dollar người chịu sao nổi?

Matthew không để ý những người này ý tưởng, trải qua nhiều năm phấn đấu, hắn dĩ nhiên tại Hollywood thành lập lên thuộc về chính mình thế lực, đừng nói những người này , liên Harvey - Weinstein cũng cầm hắn không có cái gì biện pháp.

Theo sau, nguyên tác tác giả Suzanne Collins cũng tìm lại đây, còn tiểu tiểu oán giận một phen phim chừng mực quá nhỏ.

Nguyên tác trung đối với huyết tinh trường hợp miêu tả, xa so phim triển hiện ra đến đại.

Phương diện này là có ý khống chế, chung quy một bộ thanh thiếu niên nữ tính điện ảnh nếu làm thành R cấp, vô cùng có khả năng trở thành bi kịch.

Văn tự cùng hình ảnh là hai loại hoàn toàn bất đồng vật dẫn, phim càng nhiều là tại đắp nặn một độc đáo nữ tính nhân vật, mà không phải bày ra sát lục quá trình.

Đương nhiên, vì hấp dẫn nhân, phim khẳng định không thể thiếu một ít đánh nhau cùng sát lục màn ảnh, có chút coi như là tương đối huyết tinh cùng mẫn cảm, nhưng cơ bản tại MPAA có thể khoan nhượng trong phạm vi, PG-13 phân cấp rất dễ dàng liền lấy đến.

Thẳng thắn giảng,MPAA cũng tại thuận theo thời đại phát triển, hôm nay PG-13 phân cấp, so với thế kỷ trước rộng rãi nhiều.

Khác không nói, nếu dựa theo tân thế kỷ phía trước tiêu chuẩn, Dark Knight thỏa thỏa R cấp.

Ứng đối qua phần đông nhận mời tiến đến tham dự lễ công chiếu lần đầu khách quý, Matthew còn chưa kịp thở ra một hơi, phát hiện một cao cao gầy gầy tóc vàng nữ nhân đứng ở chính mình phía trước.

“Hải, Matthew.” Tóc vàng nữ nhân nhiệt tình cùng hắn chào hỏi.

“Buổi tối hảo, Taylor.” Matthew cười đáp lại nói.

Đứng ở đối diện nữ nhân là Taylor - Swift, nàng là này bộ phim chủ đề khúc biểu diễn giả.

Bất quá, Taylor - Swift không phải một người, bên cạnh còn cùng một đám trang phục lộng lẫy nữ nhân hoặc là nói nữ hài.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 937: Khuê Mật Đoàn

Mọi người đều biết, đang hot ngôi sao ca nhạc so đương hồng diễn viên muốn bận rộn nhiều, Matthew đều không nhớ được bao lâu không thấy được Taylor - Swift , chỉ biết là nàng album phát nhất trương lại nhất trương, khuê mật giao một lại một, còn cùng lưu hành ca tinh Katy - Perry tại mạng xã hội tranh tài trong tối ngoài sáng hận, càng là trở thành truyền thông cùng fan nhạc trong miệng công nhận nông thôn tiểu thiên hậu.

Không cần đi hỏi, Matthew cũng nhìn xem phi thường rõ ràng, Taylor - Swift cùng với sau lưng đoàn đội, đem hắn lúc trước đề đề nghị, vận tác đến cực hạn.

Âm nhạc cùng tài hoa là cơ sở, tuyên truyền mới là mấu chốt.

Matthew nhìn nhìn Taylor - Swift hai bên, đây chính là Taylor - Swift tổ kiến khuê mật đoàn đi? Giống như trong đó còn có chút gương mặt quen thuộc.

Taylor - Swift cùng Matthew đó là người quen cũ , triển khai cánh tay cùng hắn ôm, đồng thời thấu lại đây thấp giọng nói,“Ta vì cho ngươi cố gắng trợ uy, phát động rất nhiều người đâu.”

Matthew vỗ nhẹ nhẹ dưới nàng phía sau lưng,“Không giới thiệu dưới của ngươi khuê mật đoàn sao?”

“Chờ.”

Taylor - Swift cùng Matthew tách ra, tiếp đón hai bên một tiếng, chỉ Matthew nói,“Hắn ta liền không dùng nhiều giới thiệu đi? Mọi người đều nhận thức.”

Nàng trước nhìn về phía một mặt tròn anh nhi phì nữ hài, hướng Matthew giới thiệu,“Đây là Selina - Gomez, diễn viên cùng ca sĩ.”

Matthew cùng nàng nắm tay,“Chúng ta tại Disney gặp qua.”

“Vài năm trước .” Selina - Gomez cười đáp lại nói,“Lúc ấy ta còn muốn kí tên, bất quá khiếp đảm .”

Chờ bọn hắn nói xong, Taylor - Swift đem một so nàng còn cao còn gầy nữ hài kéo lại đây,“Đây là Karlie Kloss, một vị người mẫu, năm nay sẽ tham gia Victoria's Secret niên độ catwalk.”

Matthew cùng nàng bắt tay,“Ngươi thật cao.”

Này nữ hài mặc giày đế phẳng, cơ hồ cùng hắn như vậy cao.

Karlie Kloss cười đáp lại,“Nhận thức ngươi phi thường cao hứng.”

Taylor - Swift lại kéo đến một trang điểm có điểm tinh quái nữ hài,“Đây là Cara - Delevingne, cũng là một người mẫu.”

Matthew cũng cùng nàng nắm tay, hàn huyên vài câu, này nữ hài mặt bộ đường cong phi thường cường tráng, khả năng là trời sinh quan hệ, ánh mắt có vẻ rất sắc bén, trong thần thái mang theo một cỗ hung tướng.

Đây là một diện mạo phi thường có đặc điểm, phi thường dễ dàng bị người nhớ kỹ nữ hài.

Tiếp, Taylor - Swift lại vi còn lại mấy người nhất nhất làm giới thiệu, Cara - Delevingne tỷ tỷ Poppy - Delevingne, có không nhỏ danh khí tân nhân người mẫu Martha Hunt cùng Lily - Donaldson.

Matthew cùng những người này nhất nhất hàn huyên qua đi, rất dễ dàng liền có thể phát hiện Taylor - Swift tạo ra khuê mật đoàn quy luật, tìm những người này tuổi đều không lớn, lại xông ra nhất định thanh danh, tại người trẻ tuổi trung độ nổi tiếng tương đối cao, nhưng danh khí cũng sẽ không vượt qua nàng, do đó tạo thành đảo khách thành chủ xấu hổ cục diện.

Không hề nghi ngờ, này mấy khuê mật khẳng định trải qua Taylor - Swift sau lưng đoàn đội tỉ mỉ chọn lựa.

Này khuê mật đoàn tuy rằng lấy Taylor - Swift làm trung tâm, nhưng người khác không phải hoàn toàn vây quanh nàng chuyển, cùng Matthew chào hỏi sau, khuê mật đoàn rất nhanh chuyển đi địa phương khác.

“Ngươi rất lợi hại a.” Matthew đối lưu lại Taylor - Swift nói,“Nhanh như vậy liền kéo ra một khổng lồ đoàn đội.”

Taylor - Swift tươi cười trung có vài phần đắc ý,“Vẫn là ngươi ra chủ ý hảo, thật có thể hấp dẫn rất nhiều người chú ý.”

Matthew nhìn cách đó không xa cao có điểm khoa trương Karlie Kloss, hỏi,“Ngươi đối người mẫu có thiên hảo?”

Taylor - Swift gật gật đầu,“Thoạt nhìn rất đẹp mắt.” Giọng nói của nàng bỗng nhiên một chuyển,“Ta nguyên bản cho rằng đương ca sĩ liền đủ khó , nhìn các nàng trải qua, mới phát hiện người mẫu lại càng không dễ dàng.”

Matthew gật gật đầu,“Các nghề có các nghề khó xử, ngăn nắp sau lưng làm sao có khả năng không có trả giá.”

Năm trước cuối năm, bao gồm Karolína Kurková đẳng bên trong ba danh Đông Âu siêu mẫu hướng lão đông gia NEXT người mẫu trù tính công ty đòi lương tin tức, lúc ấy khiến giới thời trang hảo sinh náo nhiệt một phen, việc này liên lụy còn có quốc tế nổi tiếng tạp chí Vogue, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh [ thời trang ] tạp chí.

Này khoản nghe vào tai cùng thoạt nhìn đều rất cao lớn thượng giống như thời trang Thánh Kinh tạp chí, cư nhiên liên 125 dollar chụp ảnh phí đều có thể khất nợ vài năm.

Trước kia, mọi người cảm giác người mẫu vẫn là phong cảnh chức nghiệp, tựa như bảy tám mươi niên đại đối tiếp viên hàng không ánh mắt như vậy, làm tiếp viên hàng không đều biến thành không tẩu khi, kế tiếp để mọi người chuyển biến tư duy nhất định là người mẫu nghiệp.

Năm gần đây về người mẫu nghề tin tức nhiều là công bố người mẫu là như thế nào một nhược thế quần thể, kia vài vị thành niên người mẫu nhận đến đãi ngộ viễn siêu tưởng tượng.

Karolína Kurková từng nói với hắn qua, còn chưa chân chính trở thành siêu mẫu phía trước, gặp được nghiệp nội kia vài đứng đầu , chức nghiệp đạo đức lại phi thường kém nhiếp ảnh sư, nội y chiếu quay chụp thường thường sẽ biến thành thoát y vũ hội.

Matthew cũng là đem giới người mẫu trở thành săn mồi chi địa nhân, nhưng so với kia vài đối vị thành niên người mẫu xuống tay nhân, giống hắn cùng Leonardo - DiCaprio như vậy , tuyệt đối được cho là đạo đức mô phạm.

Taylor - Swift lúc này đột nhiên nói,“Tháng sau ta tại San Francisco có trường liveshow, xong việc sau khả năng sẽ đến Los Angeles đãi vài ngày, ta chuẩn bị tổ chức long trọng party, ngươi tới tham gia sao?” Nàng cố ý đối Matthew chớp mắt vài cái, đè thấp thanh âm,“Vừa ta cho ngươi giới thiệu người đều sẽ xuất hiện ở trên party nga.”

Matthew sờ sờ mũi, nghe vào tai có vẻ rất không sai bộ dáng a?

Nhưng hắn nhớ tới chính mình công tác hành trình kế hoạch, nói,“Ta không nhất định có thời gian, tháng sau khả năng sẽ đi Australia.”

The Martian tháng sáu liền sẽ quay chụp, kịch tổ đã xác định tất cả chủ yếu diễn viên, hắn muốn đi Australia Queensland studio, cùng này mấy diễn viên cùng nhau trước tiên làm chuẩn bị.

Tuy rằng này có thể nói là tuyệt đối nam chủ hí, nhưng cũng có mấy cái trọng lượng cấp nhân vật, cần trước tiên tập luyện một ít vai diễn.

Trong đó, sớm nhất xác định là Lily - Collins, do nàng đóng vai Ares 3 hào trung hệ thống thao tác viên cùng phản ứng khí kỹ thuật viên, sau đó Sebastian - Stan cùng Sean Bean đẳng diễn viên cũng gia nhập kịch tổ.

Cuối cùng xác định nhân vật là hỏa tinh thăm dò tổ quan chỉ huy Melissa - Lewis, nhân vật này sẽ do Jessica - Chastain đến đóng vai.

“Như vậy a?” Taylor - Swift có điểm thất vọng.

Matthew nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Hiện tại thời gian còn sớm, ta cũng không thể hoàn toàn xác định, đến thời điểm nói sau đi.”

Taylor - Swift nhẹ nhàng gật đầu,“Chờ ta San Francisco liveshow hoàn thành sau, ta lại cho ngươi gọi điện thoại, chúng ta khó được tụ tụ.”

“Hảo.” Matthew còn nói thêm,“Ta chờ ngươi điện thoại.”

Taylor - Swift tựa hồ nghĩ tới cái gì, nói,“Đúng, Katy - Perry đến lúc đó cũng sẽ xuất hiện.”

Matthew gật gật đầu, gặp có người khác lại đây, đi ứng phó những người khác .

Đẳng [ Hunger Games ] kịch tổ chủ sáng nhân viên tiến vào phòng khách quý sau, Matthew tiếp đón mọi người đi phòng chiếu phim, lễ công chiếu lần đầu bắt đầu trọng yếu nhất chiếu phim giai đoạn.

Đây chính là một cùng loại phản xã hội không tưởng cố sự, vô luận bản thân tình tiết, vẫn là điện ảnh dùng đến biểu hiện thủ pháp, không có cái gì thần kỳ hoặc là đáng giá ca ngợi địa phương, phim từ hoá trang đến trang phục lại đến tuổi trẻ anh tuấn xinh đẹp diễn viên đội hình, là vì hấp dẫn người xem.

Nhưng không thể không đề là phim trung chân thật phản xạ ra lý niệm, một loại từ này thế kỷ sơ liền tại phim trung ngẩng đầu ‘Tân nữ quyền chủ nghĩa’ quan điểm.

Từ thế kỷ trước 70 niên đại bắt đầu, Hollywood ảnh đàn thượng chân chính đi quan tâm cùng bày ra nữ tính cùng xã hội sinh hoạt quan hệ cố sự càng ngày càng nhiều, trong đó nữ chính tìm một ưu tú công tác hoặc là một đáng tin có tiền nam nhân kết hôn sinh con là lớn nhất cùng lý tưởng nhất hóa chủ đề.

Vì thế tại 90 niên đại, xuất hiện lấy Julia - Roberts cùng Cameron - Diaz vi đại biểu sweetheart thêm ngốc đại tỷ Hollywood nữ tính nhân vật, hơn nữa đem loại này nhân vật ở giàu có đồng thoại sắc thái tình yêu hài kịch điện ảnh đẩy lên phát triển đỉnh cao.

Nhưng tiến vào tân thế kỷ sau, Bắc Mĩ xã hội tình huống xuất hiện tân biến hóa, theo tân nữ quyền chủ nghĩa ngẩng đầu cùng với mặt khác nhân tố ảnh hưởng, loại hình này nhân vật cùng điện ảnh càng ngày càng không được hoan nghênh, tùy theo mà đến cũng là Julia - Roberts cùng Cameron - Diaz tại Hollywood địa vị nhanh chóng trượt xuống.

Lâu dài tới nay, nữ tính thường thường cần tại thành công cùng thảo nhân thích ở giữa làm ra lấy hay bỏ, cho dù là Bắc Mĩ loại này quảng cáo rùm beng tự do cùng công bình xã hội dưới, truyền thông cùng công chúng cũng không thích thổi phồng tự thân thành tựu rất cao nữ tính.

Loại tình huống này tại tân ngàn năm khi chiếm được rất lớn chuyển biến, đặc biệt là toàn mĩ trọng yếu nhất tuyên truyền trận địa Hollywood, chế tác phim trung không phù hợp truyền thống nữ tính nhân vật càng ngày càng nhiều.

Này bộ phim trung Katniss liền bị tạo ra thành loại này kiên cường độc lập mà không dựa vào nam nhân nhân vật, tuy rằng một mình một nhân vật xa xa không thể hình thành triều lưu, lại cùng trước mắt xã hội đại hoàn cảnh thôi động ‘Tân nữ quyền chủ nghĩa’ quan điểm cực kỳ tương xứng.

Katniss có một khỏa cùng truyền thống nữ tính nhân vật hoàn toàn bất đồng dũng cảm tâm, cũng có một bộ trường kỳ săn bắn mà huấn luyện ra mạnh mẽ thân thủ, cho nên nàng không chỉ thay thế muội muội tham gia trận này tàn khốc trò chơi, còn dựa vào một bộ cung tiễn cùng một tay tuyệt kỹ chạy thoát.

Đào sát trên đường, Katniss có dũng có mưu, không chỉ phá hủy đối thủ thiết kế cạm bẫy, lại nhân tiện cứu nam chính, cuối cùng còn giúp mặt khác dự thi giả nhanh chóng giải thoát.

Trí dũng song toàn thêm một ít vận khí, Katniss bảo toàn tính mạng, lại danh lợi song thu, càng trọng yếu hơn là, nàng trở thành thế giới này giai cấp phản kháng người phát ngôn, quanh thân tản ra phản kháng và tự do tinh thần.

Katniss không chỉ một đường sát lục giãy dụa, tú ra bản thân độc lập cường hãn tinh thần đặc chất, càng tại mấu chốt thời khắc dùng nhấc tay chào nhiệt huyết kích động toàn dân tự do cảm xúc.

Thời đại mới cần tân nhân vật, nữ quyền vận động bồng bột phát triển, cũng cần tân người phát ngôn.

Loại này người phát ngôn có lẽ như cũ mĩ lệ gợi cảm, thanh xuân tịnh lệ, nhưng tuyệt không dịu dàng cũng khuất phục nam tính, các nàng có thể phát ra ác ý cùng tối tăm, có thể huy sái dương cương cùng cường hãn, có thể tin tưởng cùng đảm đương giấc mộng, các nàng giống nam nhân giống nhau có thể liều lĩnh, nghiền ngẫm bố cục, đổ máu chảy mồ hôi, thậm chí hất lên một hồi chiến tranh hoặc là sáng tạo một thế giới.

Katniss nhân vật này vừa vặn đón ý nói hùa loại này phát triển xu thế.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 938: Phim Thanh Xuân Đại Nhiệt Thời Đại

Lễ công chiếu lần đầu qua đi, từ tối thứ năm bắt đầu,[ Hunger Games ] hàng không toàn mĩ 4200 nhiều gia rạp chiếu phim, bởi đám người xem phim cực kỳ hỏa bạo, một ít rạp chiếu phim thậm chí quyết định cuối tuần ba ngày liên tục không gián đoạn chiếu phim [ Hunger Games ], lấy thỏa mãn số lượng không ngừng tăng vọt xem ảnh quần.

Này bộ phim các phương diện phản ứng, vượt qua tối lạc quan đánh giá, dù cho Matthew này nhà đầu tư cùng chế tác nhân, đều tương đương ngoài ý muốn.

[ Hunger Games ] làm một bộ phi tục tập loại, tháng tư mở màn phim, lần đầu trận đầu box office liền lập xuống kỷ lục, lấy 1974 vạn dollar thành tích, đổi mới phi tục tập loại phim đêm khuya trường box office kỉ lục.

Này thậm chí khiến rất nhiều người khó hiểu, chung quy có các loại aura thêm thân lại đem Heath - Ledger tử marketing đến mức tận cùng Dark Knight, này trận đầu box office cũng bất quá 1860 vạn dollar mà thôi.

So với Batman,[ Hunger Games ] vô luận là nhân vật độ nổi tiếng vẫn là tạp tư đội hình, có bất cứ ưu thế?

Nhưng giống như phim dở đại bán như vậy, điện ảnh thị trường rất nhiều thời điểm đều không lấy phim chất lượng đến nói đạo lý.

Tuy rằng không có 3D cao giá vé thêm thành, mà là lấy 2D cách thức chiếu phim, ở lịch phát hành cũng là phi kỳ nghỉ hè, phi kỳ nghỉ như vậy lịch phát hành, nhưng này mấy đều ngăn không được [ Hunger Games ] lấy được thành công lớn.

Theo thứ sáu quá khứ, càng đa số theo thống kê truyền đến Matthew bên này,[ Hunger Games ] box office con số đang tại lấy phi thường khủng bố tốc độ tăng trưởng.

Thứ sáu mở màn ngày đầu, ngay cả phía trước trận đầu tính toán ở bên trong,[ Hunger Games ] tại Bắc Mĩ 4200 nhiều gia rạp chiếu phim hào thủ 6825 vạn dollar, sáng tạo Bắc Mĩ điện ảnh thị trường từ trước tới nay tốt nhất tháng tư mở màn thành tích.

Này một box office con số, đại đại vượt qua nguyên bản 5000 vạn dollar tả hữu mong muốn.

6825 vạn dollar cũng sáng tạo Bắc Mĩ điện ảnh thị trường phi tục tập phim mở màn ngày đầu tối cao box office tân kỉ lục.

Mặt khác, phim tại lấy phấn ti làm chủ lưu quần thể người xem trong miệng tự nhiên mà vậy chiếm được cực cao đánh giá,CinemaScore cũng cấp ra A cho điểm, trong đó 18 tuổi thanh thiếu niên người xem càng là cấp ra A+; Mà tại bình luận điện ảnh nhân trong mắt, lạn cà chua 88% mới mẻ độ cùng 68 phân MetaCritic truyền thông tổng bình cũng chứng minh khen ngợi chiếm đa số.

Sự thật cũng chứng minh, một bộ phim hay không sẽ đạt được hảo danh tiếng, có đôi khi cùng phim chất lượng không có trực tiếp quan hệ.

Tuy rằng bởi vì đặt mua xuất sắc, dẫn đến ngoại giới đối với này bộ phim box office mong muốn đầy đủ cao, nhưng mà sự thật chứng minh bọn họ mong muốn vẫn là quá mức bảo thủ, thậm chí một ít tuổi đại giới điện ảnh hành nghề giả đều tưởng không rõ, như vậy một bộ tình tiết, tư tưởng, kết cấu thậm chí là diễn viên biểu diễn cũng không có quá nhiều xuất sắc chỗ điện ảnh, vì sao có thể lấy đến như thế cao box office?

Có lẽ, Matthew lấy đến tay thị trường điều tra báo cáo, từ trên trình độ nhất định có thể giải thích này một nguyên nhân.

Ngày đầu tiến vào rạp chiếu phim quan khán [ Hunger Games ] người xem trung, hai mươi lăm tuổi trở xuống người xem tỉ lệ cao tới 91%, nữ tính người xem tỉ lệ tắc vượt qua 60% !

Thực ra, nói lên rất đơn giản, trừ xuất sắc tuyên truyền marketing công tác ngoại, phim định vị rõ ràng, chuẩn xác nắm chắc mục tiêu người xem chủ lưu khẩu vị, mà này bộ phận người xem tại điện ảnh thị trường trung chiếm cứ đa số địa vị, đủ để cam đoan [ Hunger Games ] người xem cơ số.

Đương nhiên, phim không có khả năng tiếp tục duy trì như vậy cao box office, trượt xuống không thể tránh né.

Thứ bảy đan ngày thu nhập 5100 vạn dollar, sáng tạo tân tháng tư tối cao thứ bảy box office, đan ngày giảm mức độ chỉ có 23%, càng tỏ rõ trừ cuồng nhiệt phấn ti ngoài, phim còn có được hấp dẫn càng nhiều phổ thông người xem năng lực.

Đến chủ nhật,[ Hunger Games ] lại lấy 3600 vạn dollar trở lên, đồng dạng sáng tạo tốt nhất tháng tư chủ nhật box office kỉ lục.

Cuối tuần đầu ba ngày kết thúc,[ Hunger Games ] hào thủ 1 ức 5525 vạn dollar, thoải mái giết vào ảnh sử tiền năm danh.

Matthew liên quan chế tác phí tổn thêm tuyên truyền đầu nhập, cũng không có như thế cao con số.

Đan từ mặt ngoài xem mà nói, vỏn vẹn một cuối tuần ba ngày thời gian,[ Hunger Games ] đã hồi vốn.

Cơ hồ là tại Bắc Mĩ cuối tuần đầu box office ra lô đồng thời, Matthew cũng chính thức đối ngoại tuyên bố,[ Hunger Games ] tục tập kế hoạch chính thức khởi động.

Ngày đó buổi sáng,[ Los Angeles thời báo ] liền tại trang web chính thức trên trang đầu như thế đánh giá -- đi theo [ Hunger Games ] theo vào lên ngựa ít nhất hai bộ tục tập, Matthew - Horner lại thành công vì chính mình khai phá ra một tiềm lực vô hạn series mỏ vàng lớn.

Các đại giải trí truyền thông phân phân dùng ‘Không thể tưởng tượng’,‘Box office kỳ tích’ đến hình dung này bộ phim, chẳng sợ Matthew cùng Warner Bros không cần nhiều làm công tác, bọn họ cũng nguyện ý tại đầu bản trên vị trí, dùng đại độ dài văn chương, đi miêu tả này bộ khó có thể tin tưởng thanh xuân phim

Mà đầu não linh hoạt các nhà sản xuất, dần dần cảm giác được, phim thanh xuân đại nhiệt thời đại liền muốn đến .

Về phần thời đại này có phải hay không thật đến , xem xem [ Hunger Games ] hậu tục biểu hiện liền biết.

Thứ hai 1082 vạn dollar, thứ ba 1034 vạn dollar, thứ tư 850 vạn dollar...... Tại thứ sáu phía trước, lại một Bắc Mĩ box office bảng xếp hạng bắt đầu thống kê cuối tuần sắp đến lúc,[ Hunger Games ] đã từ Bắc Mĩ vớt đi 1 ức 8993 vạn dollar.

Trong lúc nhất thời, trên thị trường cùng [ Twilight ] cùng [ Hunger Games ] cùng loại thanh xuân tiểu thuyết, trở thành Hollywood tranh đoạt tiêu điểm, [ Maze Runner ] cùng Divergent hai series, cũng có ngũ gia trên đây xưởng sản xuất tranh đoạt điện ảnh bản quyền.

Đặc biệt là Divergent, này series tiểu thuyết cùng [ Hunger Games ] có chút cùng loại, đồng dạng là phản xã hội không tưởng loại hình, trong đó còn có một cùng Katniss cùng loại nữ chính.

Matthew được đến tin tức, nguyên bản Lionsgate đều sắp cùng nguyên tác giả đạt thành bản quyền chuyển nhượng hiệp nghị ,[ Hunger Games ] box office đại bạo, nguyên tác tác giả trực tiếp phủ định phía trước đàm phán, hướng Lionsgate sở muốn ba bộ khúc cao tới 8000 vạn dollar điện ảnh bản quyền chuyển nhượng phí dụng.

[ Twilight ] cùng [ Hunger Games ] trước sau lấy được thành công lớn, tựa hồ nói cho mọi người, loại này thiết lập khoa học viễn tưởng hoặc là ma huyễn thanh xuân tiểu thuyết thực đáng giá tiền......

Bắc Mĩ chiếu phim thứ hai cuối tuần,[ Hunger Games ] lại lấy 6100 vạn dollar, do đó đem Bắc Mĩ box office nhất cử thôi qua 2 ức 5000 vạn dollar đại quan.

Bất luận kẻ nào đều biết, Matthew này nhà đầu tư kiếm phiên .

Đồng dạng là tại này cuối tuần,[ Hunger Games ] xuất hiện ở không thiếu hải ngoại địa khu trên thị trường, nhận đến Bắc Mĩ hỏa bạo hiệu ứng thêm thành, tại tiếng Anh địa khu thị trường box office tương đương không sai.

Anh quốc tuần đầu box office đạt tới 1533 vạn dollar; Tại Australia thuận lợi lấy đến bảy con số,753 vạn dollar đầy đủ khiến Matthew cười đi ra ; Cho dù là New Zealand, bởi khuyết thiếu cường lực đối thủ cạnh tranh, tuần đầu box office cũng có 262 vạn dollar.

Trừ đó ra, Âu Châu đại lục Pháp quốc, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Viễn Đông Hongkong, Đài Loan, Nhật Bản đẳng, cũng ở đây một tuần hải ngoại mở màn phát hành trong phạm vi.

Bất quá,[ Hunger Games ] ở này đó phi tiếng Anh khu biểu hiện liền muốn kém rất nhiều, box office xa xa chưa nói tới xuất sắc, bị địa phương rất nhiều người xem cho rằng không biết cái gọi là, thậm chí rất nhiều hải ngoại truyền thông đều tại nghị luận, vì sao như vậy một bộ kỳ quái phim có thể ở Bắc Mĩ đại bán?

Phim thâm thụ sở tại địa khu ngôn ngữ, văn hóa cùng xã hội hoàn cảnh ảnh hưởng, tại nào đó địa khu biểu hiện xuất sắc điện ảnh, đổi một khu vực, nói không chừng liền sẽ gặp được [ Hunger Games ] đồng dạng tình huống, này vẫn là tối có thể ở thế giới lưu hành Hollywood sản xuất điện ảnh.

Loại này phản xã hội không tưởng thiết lập, bản thân liền không là một ít quốc gia cùng địa khu đại chúng văn hóa.

Một quá mức cường thế nữ chính, tại nữ tính địa vị trên thị trường, tỷ như Trung Đông địa khu, tất nhiên dẫn đến phim bị nam tính người xem sở bài xích.

Đây là không thể tránh cho , không phải từng cái địa phương đều giống Bắc Mĩ như vậy, tổng có bạch tả nhảy ra làm đông làm tây.

Tương phản , thế giới này rất nhiều quốc gia cùng địa khu nhân, hôm nay đối Bắc Mĩ cái gọi là tân nữ quyền chủ nghĩa nhận độ hữu hạn.

[ Hunger Games ] tại hải ngoại thị trường mở màn thành tích vi 5930 vạn dollar, so với Bắc Mĩ thị trường, chỉ có thể nói biểu hiện bình bình.

Nhưng Bắc Mĩ cự đại thành công, đủ để cam đoan Matthew đạt được siêu cao ích lợi.

[ Hunger Games ] Bắc Mĩ box office như thế bùng nổ, cùng Matthew cùng Warner Bros cực lực thôi động tuyên truyền cũng thoát không được quan hệ, tại hôm nay niên đại này, không có tuyên phát chẳng khác nào không có box office.

Từ bản phiến thủ chi trailer tại năm trước 11 nguyệt lấy [ Twilight: Breaking Dawn thượng ] miếng dán quảng cáo tuyên bố đến năm nay 1 tháng này ba tháng tả hữu thời gian bên trong, nguyên tác tiểu thuyết lượng bán cơ hồ phiên một phen.

Hết hạn đến trước thứ sáu,[ Hunger Games ] đại lượng tài nguyên duy trì dưới, cơ hồ đi lên vượt qua 50 bản tạp chí bìa mặt.

Matthew khiến Bella - Anderson làm qua xác thực thống kê, này bộ phim sở hữu TV quảng cáo cùng nhà tài trợ tuyên truyền ước chừng bao trùm Bắc Mĩ gần 1 ức 2000 vạn nhân khẩu.

Theo sau,[ Hunger Games ] cũng cùng sở hữu Hollywood phim bán chạy như vậy, chọc sao chép cùng bắt chước phiền toái.

Có rất nhiều Bắc Mĩ bên ngoài truyền thông, đặc biệt là Nhật Bản truyền thông, tuyên bố [ Hunger Games ] nguyên tác tiểu thuyết cùng Nhật Bản đã qua đời dị sắc điện ảnh đại sư Fukasaku Kinji danh tác Battle Royale ở giữa có rất nhiều phụ họa.

Điểm này, Matthew lúc trước lấy xuống tiểu thuyết bản quyền thời điểm, liền có chuẩn bị.

Đương nhiên, lấy Hollywood điện ảnh quen có thái độ, chuẩn bị cũng không cần làm quá nhiều, đáp lại một chút còn chưa tính.

Hollywood Reporter chuyên môn khan văn bác bỏ này mấy Bắc Mĩ bên ngoài truyền thông thuyết pháp, còn liệt ra hai người căn bản tính phân biệt.

“Battle Royale tại cố sự kết cấu cùng bối cảnh thượng, muốn xa xa nhỏ hơn [ Hunger Games ]; Battle Royale chỉ là một vì sinh tồn mà sát lục cố sự, mà [ Hunger Games ] thì là vì cách mạng mà sát lục; Hai bộ phim hai nữ chính phi thường bất đồng; Truyền thông tại hai bộ phim trung sắm vai nhân vật cùng tác dụng bất đồng......”

Này đương nhiên là mở mắt nói dối, có phải hay không sao chép Matthew như thế nào biết? Nguyên tác giả Suzanne Collins sẽ không ngốc đến nói chính mình sao chép, hắn này điện ảnh nhà đầu tư lại càng sẽ không.

[ Hunger Games ] nên như thế nào chiếu phim vẫn là như thế nào chiếu phim, hoàn toàn không để ý tới Nhật Bản truyền thông kháng nghị.

Đây là Hollywood điện ảnh nhất quán thực hiện.

Phát hành thứ ba cuối tuần,[ Hunger Games ] tại Bắc Mĩ lại lấy 3210 vạn dollar, Bắc Mĩ box office thuận lợi đột phá 3 ức dollar đại quan, cao tới 3 ức 245 vạn dollar, hơn nữa tại Bắc Mĩ box office bảng thượng thực hiện tam liên quan.

Bất quá, này bộ phim một nhà độc đại cục diện cũng đến cùng , bởi vì theo tháng năm đến, Bắc Mĩ kỳ nghỉ hè sắp kéo ra đại mạc.

Tại 2012 năm kỳ nghỉ hè thứ nhất cuối tuần phát hành phim gọi là [ Avengers ] !

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 939: Rốt Cục Đợi Đến Một Ngày Này

Tại phía trước mấy bộ điện ảnh đều lấy được không tầm thường thành tích sau, toàn bộ Marvel truyện tranh cùng Marvel ảnh nghiệp có thể nói tin tưởng mười phần, có lẽ dùng ‘Không có một series điện ảnh dã tâm lớn đến Marvel trình độ’ đến hình dung sẽ càng là thích hợp một ít, bọn họ dùng trứng màu tại mỗi một bộ điện ảnh trung nhắc nhở người xem, này mấy siêu cấp anh hùng sinh hoạt tại cùng một vũ trụ trung, này vũ trụ đồ cảnh sẽ là loại nào rộng lớn cùng kỳ diệu?

Một loại gọi là Marvel đại. Pháp gì đó cũng xác thực tại hình thành.

Vì thế,[ Avengers ] đến .

Này bộ phim chế tác phí tổn cao tới 2 ức 2000 vạn dollar, dùng cho toàn cầu tuyên phát thượng đầu nhập cũng cao tới 1 ức 8000 vạn dollar.

Vô luận từ phương diện nào đến nói, đây đều là một bộ siêu cấp cự chế.

Matthew tại sáu năm trước liền cùng Marvel truyện tranh ký kết qua tương quan hiệp nghị,2009 năm Walt Disney thu mua Marvel trong quá trình, hắn lại cùng Disney ký kết một phần bổ sung hiệp nghị.

Tại đây bộ [ Avengers ] trung, số 13 phòng công tác đầu tư chiếm được 40%.

Tương ứng , hắn cũng có được này bộ phim bào trừ tương quan truyện tranh đẳng cá biệt hạng mục ngoài 40% ích lợi phân thành.

Này lại là một tòa cự đại mỏ vàng.

Cho nên, chỉ cần Disney cùng Marvel ảnh nghiệp cần, Matthew liền sẽ vi [ Avengers ] tuyên truyền xuất lực.

Từ các phương diện thị trường đánh giá đến xem,[ Avengers ] là một bộ tất bạo phim !

Hơn nữa tại tháng tư hạ tuần, Matthew liền tham gia Marvel ảnh nghiệp bên trong một hồi thử chiếu hội, Joss - Whedon đạo diễn này bộ phim, cũng kêu gọi hắn có chút mơ hồ ký ức, hai người phân biệt cũng không phải đặc biệt đại, phim chủ tuyến tình tiết hẳn là như vậy .

Đại nhân vật phản diện đều là Loki, đồ ăn nhất bức.

Cùng này nói hắn đến địa cầu là làm phá hư , không bằng nói là đến khôi hài .

Này bộ phim sau, Marvel còn có một loạt kế hoạch, thậm chí kế hoạch đều đến mười năm sau.

Matthew mặc kệ khác, căn cứ hắn cùng với Walt Disney ký kết hiệp nghị, phòng công tác ở trên Marvel vũ trụ đầu tư, lại vẫn tập trung tại [ Iron Man ] series,[ Captain America ] series cùng [ Avengers ] tục tác mặt trên.

Này mấy đủ để cam đoan hắn tiếp tục từ Marvel siêu cấp anh hùng trên người thu lợi.

Mà hắn bản thân giá trị, cũng tại hấp dẫn Disney cùng hắn trường kỳ hợp tác.

[ Avengers ] đem mang đến chân chân chính chính thuộc về siêu cấp anh hùng điện ảnh thời đại.

Tại tỷ như Matthew cùng Disney như vậy nhà sản xuất, cùng với các loại kỹ thuật cùng thương nghiệp ích lợi thôi động dưới, siêu cấp anh hùng điện ảnh thành hoàn mỹ nhất con số kỹ thuật người mẫu, bất đồng phong cách màn ảnh kỳ quan thay nhau trình diễn, giống như dẫn dắt người xem ngồi trên qua sơn xe, từ một bay về phía một cái khác.

Người xem sẽ đối siêu cấp anh hùng cảm thấy phiền chán sao? Đáp án là nhất định . Tựa như bọn họ từng phiền chán tây bộ cao bồi, ca múa ngôi sao, người máy cùng ngoại tinh nhân.

Làm đương đại thần thoại, chỉ cần có ích lợi tồn tại, siêu cấp anh hùng cố sự khẳng định còn sẽ không ngừng giảng đi xuống, thẳng đến toàn bộ xã hội, văn hóa đều Đẩu Chuyển Tinh Di, Matthew rất rõ ràng, là thương nghiệp ích lợi đắp nặn siêu cấp anh hùng, là xã hội cần giao cho bọn họ thần cách.

Vô luận siêu nhân vẫn là Batman, Iron Man, Spiderman, thực ra bất quá đều là hiện thực thế giới tại một cái khác song song vũ trụ bên trong hình chiếu.

Đối với Matthew đến nói, đương hiện thực chiếu vào siêu cấp anh hùng thế giới, vì hắn mang đến , tất đem là không đếm được tiền tài.

Có vẻ hắn còn thiếu một chiếc tư nhân phi cơ, có lẽ [ Avengers ] lợi nhuận, có thể cho hắn mua một giá phi thường bổng tư nhân thương vụ phi cơ.

Đẳng [ Avengers ] ích lợi phân thành đến trướng, liền đi đính một chiếc hảo.

Đến lúc đó thuê một siêu xinh đẹp tiếp viên hàng không đoàn, ra ngoài lữ hành cũng sẽ không nhàm chán cùng tịch mịch.

Vừa mới tiến nhập tháng năm, Marvel ảnh nghiệp cùng Walt Disney liền tại phim chủ chiến trường New York vi [ Avengers ] cử hành hạo đại toàn cầu lễ công chiếu lần đầu.

Làm chính yếu nhà đầu tư chi nhất, Matthew đương nhiên muốn tham gia lần đầu.

Trên lễ công chiếu lần đầu, Avengers cũng thực hiện màn ảnh ngoại tập kết.

“Iron Man” Tiểu Robert - Downey,“Lôi Thần” Chris - Hemsworth,“Hulk” Mark - Ruffalo,“Ưng Nhãn” Jeremy - Renner,“Hắc quả. Phụ” Scarlett Johansson,“Loki” Tom - Hiddleston,“S.H.I.E.L.D. cục trưởng” Samuel - Jackson, đạo diễn Joss - Whedon cùng Marvel ảnh nghiệp CEO Kevin Feige trước sau hiện thân.

Ngoài ra, còn có phần đông mặt khác ngôi sao tiến đến cổ động.

Hiện trường tinh quang xán lạn, phấn ti rít the thé đinh tai nhức óc, không khí nhiệt liệt hỏa bạo.

Tựa như Matthew lựa chọn [ Iron Man ] đầu tư như vậy, suy diễn vừa ra chân thật bản lãng tử hồi đầu quý hơn vàng tiểu Robert - Downey được hoan nghênh nhất.

Khi hắn giá phim trung Iron Man tòa giá, một chiếc ca ngợi siêu xe trực tiếp chạy lên thảm đỏ, dẫn phát phóng viên cùng fan điện ảnh điên cuồng, cũng khiến toàn ngạch phụ trách lễ công chiếu lần đầu chi tiêu Honda công ty cười ra hoa.

Này bộ phim trung, có so hiện trường fan điện ảnh còn điên cuồng cài quảng cáo.

[ Avengers ] có nhiều đạt hai mươi bảy gia doanh nghiệp, tổng cộng vì này bộ phim thanh toán 8870 vạn dollar quảng cáo tài trợ phí, sáng tạo Hollywood phim quảng cáo cài vào thu nhập tân kỉ lục.

Này bộ phận đồng dạng thuộc về phim ích lợi, cũng tại Matthew chia sẻ phạm trù bên trong.

Điện ảnh còn chưa phát hành, Matthew cùng Walt Disney đã thu hồi một bộ phận đầu tư.

Vốn chính là thương nghiệp tính chất đầu tư, tiến trướng tự nhiên là càng nhiều càng tốt.

Này bộ phim có thể nói là năm nay tối bị người chờ mong cùng chú ý phim, có đến từ toàn cầu các nơi vượt qua năm trăm danh phóng viên tập hợp đến Lincoln nghệ thuật trung tâm.

Không chút nào khoa trương nói, chẳng sợ còn không có phát hành, liền đoạt đi kỳ nghỉ hè sở hữu nổi bật.

Phim toàn cầu đặt mua từ một tháng trước liền kéo ra đại mạc, dẫn phát fan điện ảnh cuồng nhiệt thậm chí ngay cả rạp chiếu phim cùng bán vé trang web đều trở tay không kịp, Bắc Mĩ tuần đầu ba ngày đặt mua mức, bước đầu phỏng chừng cao tới 1 ức 2000 vạn dollar trở lên, đây là Hollywood 95% phim đều có thể vọng mà không thể thành một con số.

Mà này chỉ là tại Bắc Mĩ một địa khu đặt mua ngạch.

Trừ Disney ngoại, các cụm rạp cũng đối với này bộ phim phá lệ coi trọng.

Bắc Mĩ lớn nhất cụm rạp chi nhất AMC cụm rạp tại kì hạ mấy nhà đại hình rạp chiếu phim khởi xướng “Chung cực Marvel Marathon” Hoạt động, tức từ phát hành ngày buổi sáng khởi liên tục chiếu phim từng vi bản phiến trải đường 5 bộ Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh, sau đó lại vào đêm công chiếu lần đầu.

Này hạng hoạt động giá vé tuy rằng cao tới 40 dollar, nhưng đặt mua vé xem phim sớm bị fan điện ảnh giành hết,AMC cụm rạp không thể không khẩn cấp thêm trường.,

Phim tại hải ngoại đồng dạng được chờ mong, tiếng Anh cơ hữu khu thị trường, Zero trường vé xem phim sớm thụ không, tuần đầu ba ngày 3d cùng imax bản một phiếu khó cầu, do sớm nhìn thấy phim, rất nhiều fan điện ảnh dứt khoát thân bối túi ngủ thâu đêm xếp hàng, dẫn tới này mấy địa khu truyền thông phân phân tiến đến tiến hành phỏng vấn đưa tin.

Đây là một lần lâu dài chờ đợi, từ 2008 năm [ Iron Man ] phát hành, đến hiện tại giằng co bốn năm chờ đợi.

Đối với Marvel fan điện ảnh, hoàn toàn có thể dùng “Rốt cuộc đợi đến một ngày này” Đến hình dung.

Matthew cũng là như vậy, cự ngạch tài chính nện xuống đi, nếu nói không có áp lực cùng phong hiểm, khẳng định là giả , tuy rằng biết [ Avengers ] thất bại khả năng phi thường nhỏ, nhưng lâu dài hồi bản thời gian, đồng dạng cũng là phí tổn.

Thời gian chẳng lẽ không đúng phí tổn?

Hắn nhưng không tưởng tượng nào đó điện ảnh như vậy, phải muốn thượng bảy tám năm thậm chí càng lâu, tài năng thu hồi đầu tư.

Nói không chừng mua đáng tin điểm quản lý tài sản sản phẩm, đều so loại tình huống này ích lợi nhiều.

Nếu là Avengers tập kết lễ công chiếu lần đầu, Matthew không thể tránh khỏi lại một lần gặp Scarlett Johansson.

“Ta xem Marvel ảnh nghiệp bên trong thử chiếu.”

Đối mặt trang phục lộng lẫy Scarlett Johansson, Matthew không chút nào không dám nói,“Ngươi rất đẹp , phi thường lạt.”

Scarlett Johansson nhìn Matthew, mím môi cười,“Phải không?”

Matthew cực kỳ chăm chú gật đầu,“Đương nhiên !” Hắn hạ giọng, nói,“Ngươi đắp nặn như vậy một xuất sắc nhân vật, không chúc mừng một chút sao? Ta kia có bình hảo tửu, lần đầu kết thúc chúng ta cùng đi chúc mừng?”

Scarlett Johansson nghĩ nghĩ lần đầu sau khi kết thúc cùng với ngày mai nhật trình an bài, nói,“Điện ảnh chiếu phim hoàn tất, còn có tin tức tuyên bố hội, ngươi muốn chờ ta một đoạn thời gian.”

“Không thành vấn đề.” Matthew điểm ấy kiên nhẫn vẫn phải có,“Ta đêm nay tọa là chiếc màu đen bôn trì, đến lúc đó tại đông môn chờ ngươi.”

Scarlett Johansson cũng không quản chung quanh quẳng đến bát quái cùng hảo kì ánh mắt, đến gần Matthew bên tai, nhắc nhở nói,“Ta ngày mai buổi sáng còn có thông cáo, không cho rất ép buộc ta.”

Matthew vỗ nhẹ nhẹ dưới nàng cánh tay,“Yên tâm, đến lúc đó ta đưa ngươi qua.”

Cùng Scarlett Johansson ước hảo sau, hắn lại cùng kịch tổ mặt khác chủ sáng nhân viên chào hỏi, không nói khác, làm phim đệ nhị đại đầu tư phương, hắn tại [ Avengers ] trung cũng treo người sản xuất danh hiệu.

Nhìn thấy S.H.I.E.L.D. đặc công Maria - Hill thời điểm, Matthew bỗng nhiên có cổ xúc động, muốn hay không đem này nữ diễn viên cũng câu tới tay, đêm nay mang về cùng Scarlett Johansson......

Ý nghĩ này không tự giác từ trong đầu lóe qua.

Matthew lập tức thanh tỉnh, không phải mỗi người đều giống Jennifer - Lawrence cùng Amber - Heard a.

Tuy rằng ý thức được điểm này, nhưng ý nghĩ này không có biến mất, ngược lại như là nào đó ma chú, không ngừng tại hắn trái tim xoay quanh.

Chẳng lẽ là cùng Jennifer - Lawrence cùng Amber - Heard chơi quá điên cuồng, có điểm trúng độc hoặc là tâm lý biến thái ?

Matthew mau đi hướng phòng chiếu phim, cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như cùng nhiều người trò chơi không quan hệ, mà là......

Nhíu mày, hắn không khó phát hiện, theo thời gian trôi qua, thân phận địa vị đề cao, chỉ cần gặp được dung mạo không sai trẻ tuổi nữ tính, thứ nhất ý tưởng bao giờ cũng là có thể hay không câu tới tay?

Không sai, ngẫm lại hai năm nay gặp được dung mạo không sai nữ nhân đi, cho dù là Gal - Gadot loại này đối với hắn không có hứng thú nữ nhân, hắn lại vẫn liên tục ý đồ đi cám dỗ.

Đổi làm mấy năm trước, chỉ cần đối phương tỏ vẻ không có hứng thú, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy.

Nhân bao giờ cũng là biến đổi, đặc biệt là trong tay tiền tài cùng quyền lực tăng nhiều sau, nam nhân không biến quá khó .

Matthew ngồi ở trên ghế, tiếp tục tự hỏi vấn đề này, cùng loại tình huống xuất hiện ở trên thân nam nhân rất bình thường, bất quá hắn tự chủ giống như đang biến kém.

Lúc này sẽ không là trong truyền thuyết tính phương diện nghiện bệnh trạng?

Có lẽ nên tìm phương diện này tâm lý thầy thuốc đi hảo hảo cố vấn một phen?

Matthew nghĩ đến đây, lại lắc đầu, vẫn là qua đoạn thời gian, xem xem chính mình tình huống nói sau đi.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 940: Ánh Mắt Cùng Năng Lực

Này bộ phim cùng truyền thống Hollywood khoa học viễn tưởng điện ảnh rõ ràng bất đồng,[ Avengers ] thậm chí không cần khoa học viễn tưởng điện ảnh phi thường nể trọng cố sự, chỉnh bộ phim cơ hồ không có cố sự tính đáng nói, chính là nhất bang siêu cấp quái thai từ độc lập đến thành lập đoàn đội hợp tác, sau đó điên cuồng xoát quái một quá trình.

Vỏn vẹn một buổi tối, box office số liệu liền chứng minh loại này hình thức phù hợp thị trường nhu cầu.

Ít nhất trước mắt là không có vấn đề .

[ Avengers ] lấy xuống 3380 vạn dollar trận đầu box office, cứ việc số liệu này tương đối chi năm trước [ Harry Potter cùng tử vong thánh khí hạ] khủng bố 4350 vạn dollar đêm khuya trường tổng box office chênh lệch không nhỏ, nhưng Marvel kì hạ các anh hùng vẫn là chứng minh tập kết tổ chức thành đoàn thể đánh quái thú mị lực siêu trị, đặc biệt [ Avengers ] siêu tán danh tiếng hiệu ứng cùng fan điện ảnh cự đại nhiệt tình, cũng vi thương nghiệp điện ảnh khai sáng một con đường mới tử.

Theo sau, Bắc Mĩ lấy thanh thiếu niên làm chủ thể cấu thành điện ảnh thị trường, tại thứ sáu bộc phát ra có thể nói khủng bố nhiệt tình.

Ngắn ngủi một ngày thời gian trung, liên trận đầu tính toán ở bên trong,[ Avengers ] từ Bắc Mĩ hào thủ 8081 vạn dollar.

Đây là Bắc Mĩ điện ảnh thị trường sinh ra tới nay, đan ngày box office lần đầu đột phá 8000 vạn dollar đại quan.

Đưa hoàn Scarlett Johansson, nếm qua cơm trưa tiến đến Kennedy sân bay thời điểm, Matthew cố ý khiến tài xế đi Manhattan mấy nhà đứng đầu rạp chiếu phim chuyển chuyển, có hai nhà cửa đều xuất hiện xếp hàng dài cảnh tượng.

Xếp hàng người càng nhiều, Matthew tự nhiên càng cao hứng.

Chồng chất tiền tài con số, đó là toàn thế giới lưu hành nhất cùng si mê trò chơi.

Huống hồ, muốn mua tư nhân phi cơ hoặc là xa hoa du thuyền linh tinh , kia đều cần tuyệt bút tiền.

Này mấy tiền như thế nào đến? Disney cùng Apple cổ phiếu đương nhiên không thể bán ra, đây đều là làm tài sản cố định trường kỳ kiềm giữ , chân chính tiền mặt nơi phát ra vẫn là điện ảnh sản nghiệp.

Trở lại Los Angeles, Matthew chuyên môn cho Robert - Iger gọi điện thoại, Walt Disney sẽ đem đại bộ phận cùng [ Avengers ] tương quan tin tức, trước tiên truyền đến hắn bên này.

Cứ việc chỉ có 40% đầu tư ích lợi phân thành, Matthew lại phi thường rõ ràng,[ Avengers ] mang cho hắn ích lợi, so với [ Hunger Games ] đến e chỉ nhiều không ít.

Thuộc về [ Avengers ] tăng vọt chân chính đến .

Đến thứ bảy,[ Avengers ] triệt để dẫn bạo toàn mĩ quan khán tăng vọt, từ buổi sáng bắt đầu, chiếu phim [ Avengers ] phòng chiếu tỷ lệ chỗ ngồi cơ bản vượt qua sáu thành, giống Santa Monica thương nghiệp quảng trường cùng New York thời đại quảng trường như vậy đứng đầu đoạn rạp chiếu phim, dùng chật ních đều không thể đến hình dung tụ tập fan điện ảnh số lượng.

Nhiều như vậy siêu năng anh hùng tập kết cùng một chỗ phi thường hiếm thấy, làm Mĩ quốc lưu hành văn hóa đại biểu, lấy thanh niên người xem làm chủ thể điện ảnh người xem rất khó không sinh ra ngôi sao sùng bái tâm lý, trải rộng phố lớn ngõ nhỏ điện ảnh diễn sinh phẩm, tràn ngập diễn đàn trang web tương quan đề tài có thể thấy được đốm.

Điện ảnh bầu không khí thoải mái hài hước, ngày xưa thoạt nhìn cao cao tại thượng các anh hùng đạt được nhân lực tương tác, loại này đánh vỡ đã định ấn tượng nhân vật càng dễ dàng đạt được hảo cảm, già trẻ đều nghi.

Đương nhiên,[ Avengers ] có thể như thế nhận đến hoan nghênh, trọng yếu nhất nhân tố vẫn là marketing cùng với...... Đây là một bộ thoải mái sảng khoái bỏng điện ảnh !

[ Avengers ] không có bất cứ cái gọi là chiều sâu cùng triết học tự hỏi đáng nói, đây là một xem mở đầu liền biết kết quả cố sự: Người xấu muốn thống trị địa cầu, người tốt tạo thành liên minh, trải qua một loạt ma hợp sau, đánh bại người xấu, cứu vãn thế giới.

Đây cũng là tập hợp Hollywood quen dùng hoa chiêu điện ảnh: Siêu huyễn đánh nhau, dày đặc lời đùa, soái ca mĩ nữ tập hợp, tuyên dương chính nghĩa cùng tình nghĩa.

Rất đáng tiếc, loại này lộ số lại một lần đạt được .

Đây chính là [ Avengers ] thành công lớn nhất nhân tố, không làm bộ không khắc sâu, xem ảnh cảm thụ chính là một chữ -- thích !

Âu Châu lấy khoe khoang nhân thể tư mật khí quan làm nghệ thuật kia vài các đạo diễn, bao giờ cũng là khinh thường phim thương mại, cho rằng tùy tiện một đạo diễn đến quay chụp, chỉ cần tài chính dự toán sung túc, liền có thể chế tạo ra đầy đủ tốt đẹp thương nghiệp điện ảnh.

Nhưng sự thật là như thế này sao? Tại Hollywood, cơ hồ tất cả mọi người công nhận, đại chế tác phim thương mại quay chụp độ khó xa xa vượt qua độc lập điện ảnh.

Rome không phải một ngày kiến thành ,[ Avengers ] cũng không phải tùy tiện mấy cái siêu cấp anh hùng phóng một khối liền sẽ thành công , nhìn như không có dinh dưỡng bỏng điện ảnh, cũng không phải ai đều có thể đánh ra đến.

Thứ bảy một ngày,[ Avengers ] biểu hiện như cũ mạnh mẽ, theo người xem khẩu khẩu tương truyền lương hảo danh tiếng truyền bá ra, phim vẫn duy trì tương đối cao tỷ lệ chỗ ngồi.

Tuy rằng Bắc Mĩ gần 4500 gia rạp chiếu phim đã khai đủ hỏa lực bài ánh, nhưng cuộn trào mãnh liệt người xem triều lại vẫn dẫn đến toàn mĩ lớn nhất cụm rạp Tập đoàn Giải trí Regal bán vé hệ thống nhân quá nhiều khách nhân đồng thời mua phiếu mà phản ứng thong thả suýt nữa đứng hình.

Tình thế một mảnh đại hảo.

Phát hành ngày hôm sau,[ Avengers ] báo thu 6955 vạn dollar !

Vỏn vẹn hai ngày thời gian, Bắc Mĩ tích lũy box office vượt qua 1 ức 5000 vạn dollar !

Chủ nhật buổi sáng, Robert - Iger ước Matthew cùng đi Malibu đánh golf, hai người tâm tình đều không là bình thường hảo.

Matthew rất sớm liền nhìn ra, tại Marvel mặt trên, Robert - Iger áp lực phi thường lớn.

Hình thức đầu tư cổ phần đại công ty rất khó trở thành người nào đó nhất ngôn đường, dù cho Michael - Eisner cầm quyền thời kỳ, Disney bên trong như cũ có lấy Roy - Disney cầm đầu phản đối phái lực lượng tồn tại.

Robert - Iger dốc hết sức thôi động Walt Disney thu mua Marvel truyện tranh, toàn bộ giao dịch cao tới gần 43 ức dollar, nhưng thu mua sau, trừ [ Iron Man ] tiếp tục thành công, đầu nhập cự tư Thor cùng [ Captain America ] chỉ có thể nói hồi bản mà thôi.

Tại [ Avengers ] phát hành phía trước, này bút giao dịch trả giá cùng thu hoạch rõ ràng kém xa.

Phản đối thanh âm tự nhiên mà vậy liền xuất hiện , cổ đông sẽ không suy xét tương lai quá xa sự, không thể cấp cổ đông mang đến đầy đủ ích lợi CEO, tuyệt đối không phải một hảo chấp hành quan.

Nếu [ Avengers ] thất bại, dù cho Matthew chia sẻ đi 40% đầu tư phiêu lưu, Robert - Iger cũng chỉ có ảm đạm tan học một con đường.

Sự thật chứng minh, Robert - Iger đánh cược thắng, mà hắn Matthew - Horner, cũng sẽ kiếm phiên.

“Matthew, ngươi đầu tư ánh mắt thật sự rất độc lạt.” Robert - Iger buông xuống trong tay cầu can, kết quả cầu đồng truyền đạt khăn mặt, lau mồ hôi, nói,“Ta cũng là tại [ Iron Man ] phát hành sau chú ý tới Marvel truyện tranh, mà ngươi đâu? So Disney sớm vài năm, liền quyết định đầu tư Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh.”

Hắn thở dài,“Lúc ấy cái loại này tình huống, có mấy người dám đầu tư Marvel?”

Matthew huy động can đánh bóng, đem màu trắng tiểu cầu đánh bay, lúc này mới nói,“Ta cũng không nắm chắc, khi đó chính là đang cược, bất quá vận khí tốt, đánh cược thắng.”

Robert - Iger lộ ra giống như chuột Mickey như vậy tươi cười,“Đây là ánh mắt cùng năng lực, cùng vận khí không quan hệ.”

Matthew nhìn đánh bay cầu lọt vào hố cát, không khỏi lắc lắc đầu.

Robert - Iger trấn an nói,“Còn cần nhiều luyện tập.” Hắn mà nói tiếp lại chuyển trở về,“Ánh mắt, năng lực cùng quyết tâm, ngươi so này trong giới đại bộ phận quyết sách giả đều càng thêm xuất sắc.”

“Không khoa trương như vậy chứ?” Matthew khó được ngượng ngùng.

“Ngươi hẳn là nghe nói qua.” Robert - Iger chậm rãi nói,“Hai ngàn năm trước sau, đại khái là Sony Columbia trù bị [ Spiderman ] thời điểm, Marvel truyện tranh vì thoát khỏi khốn cảnh, muốn đem kì hạ bao gồm báo thù giả ở bên trong đại bộ phận nổi tiếng siêu cấp anh hùng bản quyền, định giá 2500 vạn dollar bán cho Sony Columbia, nhưng Sony Columbia quản lý tầng cho rằng không đáng giá cái giá này......”

Matthew cũng biết việc này,“Nếu lúc ấy này bút giao dịch làm thành , cũng không có chúng ta [ Avengers ] .”

Nói tới đây, hắn cùng Robert - Iger đều nở nụ cười.

Lại nói, lúc ấy cũng không mấy người có thể nghĩ đến có hiện tại cục diện, Marvel truyện tranh vì thoát khỏi khốn cảnh, không chỉ hướng Sony Columbia ảnh nghiệp một nhà chào hàng qua kì hạ siêu cấp anh hùng bản quyền, cố tình tuyệt đại bộ phận siêu cấp anh hùng, tỷ như Lôi Thần, Iron Man cùng Mỹ quốc đội trưởng đợi đã (vân vân), căn bản không người hỏi thăm.

Hai người đánh xong này một động, cùng nhau cưỡi xe điện đi về.

Robert - Iger còn nói thêm,“Nghe nói này mùa hè tối lưu hành phối sức là chim húng nhại ngực châm?”

Matthew gật gật đầu, nói thẳng,“Ta chỉ là đề một câu, là thiết kế cùng mở rộng làm hảo.”

Theo [ Hunger Games ] duy trì liên tục nhiệt ánh, trong đó Katniss trang sức chim húng nhại ngực châm, dĩ nhiên tại người trẻ tuổi trung lưu hành lên, phòng công tác liên hợp liên hợp Tiffany đẩy ra xa xỉ bản ngực châm, cũng phát hành giới vị càng bình dân hóa các loại phổ thông bản, này ba vòng hơn thời gian bên trong, các loại phiên bản chim húng nhại ngực châm tại Bắc Mĩ, Great Britain, Australia cùng New Zealand đẳng thị trường tổng cộng bán ra 170 đa vạn mai, vi phòng công tác mang đến gần tám trăm vạn dollar lợi nhuận.

Có chút thời điểm, một kiện xem lên không chớp mắt điện ảnh đạo cụ, thường thường có thể trở thành quanh thân trung bạo phẩm.

Theo [ Avengers ] phát hành,[ Hunger Games ] bởi vì thụ chúng bất đồng quan hệ, nhận đến trùng kích cũng không lớn rõ ràng, cuối tuần này lấy xuống 2109 vạn dollar, Bắc Mĩ box office lũy kế 3 ức 3666 vạn dollar, toàn cầu box office đột phá 5 ức dollar.

Bất quá, đối mặt như vậy cường thế phim,[ Hunger Games ] chỉ có thể nhượng ra Bắc Mĩ box office bảng quán quân bảo tọa.

[ Avengers ] giống như đoán trước như vậy, không gian Bắc Mĩ box office bảng quán quân, mức còn lại là khủng bố 2 ức 743 vạn dollar !

Đây là từ trước tới nay lần đầu tiên đan bộ điện ảnh cuối tuần đầu box office có thể đột phá 2 ức dollar !

Như thế hỏa bạo box office giếng phun cũng không vỏn vẹn phát sinh tại Bắc Mĩ.

Tại Hongkong, New Zealand, Malaysia, Philippines, Mexico, Brazil, Argentina, Ecuador, Peru, Trung Mỹ, Bolivia đẳng 11 quốc gia cùng địa khu,[ Avengers ] cũng lập xuống lần đầu box office tân kỉ lục; Tại mặt khác phát hành địa khu,[ Avengers ] cũng lấy được sử đứng đầu ánh box office đệ nhị hoặc đệ tam tú dật chiến tích.

Ba ngày thời gian bên trong, toàn thế giới hất lên một cỗ gọi là ‘Báo thù giả’ siêu cấp anh hùng tăng vọt, tại đây cổ tăng vọt dưới,[ Avengers ] toàn cầu tuần đầu box office thoải mái đột phá năm ức dollar đại quan.

Đại bán không chỉ là phim box office, búp bê, món đồ chơi cùng với nhân vật hình tượng trao quyền đẳng quanh thân sản phẩm, cũng mang đến cự ngạch thu nhập.

Matthew đều tại tính toán, lần này thu nhập có phải hay không đủ mua chiếc phi cơ lại thêm một chiếc trăm thước du thuyền?

[ Marvel cùng Sony Columbia sự là thật , Sony Columbia từng có 2500 vạn dollar đem Marvel anh hùng điện ảnh bản quyền một lưới bắt hết cơ hội ]

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 941: Trân Quý Cùng Nắm Chắc

“Ai là Bắc Mĩ tối biết kiếm tiền nhân?”

Forbes tạp chí mới nhất một kỳ tuần san trên bìa, rõ ràng là như vậy một bắt mắt tiêu đề, mà tại đây bắt mắt tiêu đề phía dưới, có càng thêm bắt mắt một người chân dung.

Matthew đi lên này một kỳ Forbes tạp chí bìa mặt.

Tạp chí tại trên bìa trong trọng điểm giới thiệu bìa mặt nhân vật, hơn nữa ngôn chi chuẩn xác viết nói,“Ai là Bắc Mĩ tối biết kiếm tiền nhân? Vấn đề này đáp án có rất nhiều, có lẽ đại bộ phận nhân sẽ trả lời Bill - Gates, Larry - Ellison, Steve - Jobs hoặc là Warren - Buffett đẳng danh tự, nhưng bốn năm tháng, đáp án này chỉ thuộc về Matthew - Horner !”

“Do Matthew - Horner đầu tư [ Hunger Games ], Bắc Mĩ phát hành một tháng, box office lũy kế 3 ức 8061 vạn dollar, toàn cầu box office tiếp cận 6 ức dollar, càng thêm khủng bố là, này bộ phim thông qua ngực châm, trao quyền đẳng quanh thân khai phá, còn đạt được tích lũy 1 ức 2000 vạn dollar doanh thu, hơn nữa này một con số đang tại duy trì liên tục tăng trưởng bên trong.”

“Tháng năm sơ, Matthew - Horner đầu tư chiếm cổ 40% [ Avengers ] phát hành, này bộ phim sáng tạo một loạt Bắc Mĩ box office kỉ lục, phát hành vỏn vẹn ba tuần, Bắc Mĩ box office dĩ nhiên đột phá 4 ức 5000 vạn dollar, toàn cầu box office đạt tới 10 ức dollar, quanh thân lượng bán không hoàn toàn thống kê, vỏn vẹn Bắc Mĩ một vùng, này bộ phim quanh thân cũng bán ra 2 ức 5000 vạn dollar trên đây.”

“Phố Wall nhiều gia cơ cấu dự trắc, thông qua đầu tư này hai bộ phim, Matthew - Horner thực tế thu lợi khả năng sẽ vượt qua 3 ức dollar !”

Phim đạt được cao box office cùng cao thu nhập là chuyện tốt, nhưng tương ứng cũng sẽ sinh ra không thiếu phiền toái.

“[ Avengers ] bên kia không cần chúng ta nhiều quản, có Disney cùng Marvel ảnh nghiệp tại, chúng ta chỉ cần theo dõi tài vụ, mặt khác phương diện không cần quá nhiều tham dự.”

Thiên Sứ trù tính công ty trong văn phòng, Helen - Hermann đối Matthew nhắc nhở nói,“[ Hunger Games ] bên này, đã có một chuỗi chuyện phiền toái muốn bắt nhanh xử lý, bằng không sẽ ảnh hưởng đến đệ nhị bộ quay chụp.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu.

Helen - Hermann chi tiết nói,“Tân diễn viên sự giao cho ta phụ trách, nhưng đạo diễn cùng các diễn viên tăng lương đàm phán, cần Bella - Anderson đi xử lý.”

“Bella đang tại cùng các nàng đàm phán.” Matthew nói.

[ Hunger Games ] đại bán, từ đạo diễn Patty Jenkins đến nữ chính Jennifer - Lawrence yêu cầu tăng lương là tất nhiên .

Helen - Hermann lại nhắc nhở nói,“Suzanne Collins bên kia cũng muốn chú ý.”

Matthew nghĩ nghĩ,“Vẫn là ngươi đi theo Suzanne Collins nói đi.”

Khả năng là nhận đến người đại diện hoặc là người khác cổ động, gần nhất Suzanne Collins liên tiếp nhảy ra nói chút loạn thất bát tao mà nói.

Đây đều là điện ảnh sinh ra dày lợi nhuận nháo .

Tại như thế cự ngạch ích lợi trước mặt, dù cho song phương lúc trước ký kết một lần tính bán đứt bản quyền hiệp nghị, Suzanne Collins cùng nàng bên cạnh nhân cũng khó miễn đỏ mắt.

Đây là số lượng ngàn vạn kế tiền tài, đối phương sẽ không bởi vì là hắn phủng đỏ này series, liền ngoan ngoãn giống tiểu đệ như vậy, nói cái gì đều không nói, cái gì câu oán hận cũng không có.

Đừng nói Suzanne Collins , giống Nina - Dobrev, Lily - Collins cùng Jennifer - Lawrence những người này, nên vì chính mình tại tục tập tranh thủ ích lợi, sẽ không bởi vì cùng Matthew quan hệ không phải là ít liền buông tay.

Điện ảnh box office kém nháo tâm, box office đại bán sau nháo tâm sự đồng dạng không thiếu.

Hơn nữa điện ảnh là đoàn đội hợp tác sản phẩm, không phải một người liền có thể thu phục , Hollywood như vậy một người người vì ta trong giới, người khác càng không có khả năng ngốc hồ hồ chỉ làm việc không lấy tiền.

Vô luận là nào điện ảnh đầu tư phương hoặc là chế tác thương, tất yếu phải cầm ra một bộ phận ích lợi cùng chủ sáng đoàn đội chia sẻ.

Matthew rời đi Thiên Sứ trù tính công ty, lại đi Disney xưởng sản xuất nhìn nhìn, The Martian kịch tổ chuẩn bị không sai biệt lắm , tháng năm hạ tuần liền sẽ bao máy bay đi Australia bang Queensland, đạo diễn Ridley - Scott đã dẫn đầu dẫn người đuổi qua .

Theo sau, hắn lại đi một cái khác kịch tổ,[ Fast and Furious 6] kịch tổ phía sau màn đoàn đội cũng tại Disney xưởng sản xuất nội một lần nữa tập kết, này bộ phim cũng bắt đầu trù bị, bởi vì Matthew lịch phát hành quan hệ, phải chờ tới The Martian quay chụp hoàn thành sau, mới sẽ khởi động máy quay chụp.

Một lần này, đua xe gia tộc sắp sửa chinh chiến Anh quốc London.

Matthew chuyên môn cùng Justin Lin hàn huyên hội, này đoàn đội đã quay chụp đệ tam bộ [ Fast and Furious ] , hết thảy đều là ngựa quen đường cũ, trên cơ bản không có khó khăn.

Kịch tổ gặp phải lớn nhất nan đề, vẫn là như thế nào thu phục London toà thị chính.

Tuy rằng London bên kia đồng ý kịch tổ tại đầu đường thực địa quay chụp, nhưng kịch tổ quay chụp thời gian, lại muốn nghe theo toà thị chính an bài.

Ở như vậy quốc tế đại đô thị quay chụp cảnh quay bên ngoài, luôn luôn đều không là kiện dễ dàng sự.

Mặt khác, Matthew còn cùng Quách Đạt...... Không, Jason - Statham thấy một mặt, vị này có được thịnh thế mĩ nhan Anh quốc ngôi sao, đang tại hiệp trợ kịch tổ chiêu mộ một cường đại nhân vật phản diện đua xe đoàn đội.

Trước khi rời đi, Matthew còn đối Justin Lin cùng biên kịch Chris - Morgan làm giải thích, yêu cầu bọn họ thích hợp ở trong phim dẫn vào Jason - Statham tiểu muội.

Không cần nhiều, có như vậy mấy cái màn ảnh là được, khiến người xem trước tiên biết, thứ sáu bộ đại nhân vật phản diện sau lưng, còn có dị thường cường hãn muội muội.

Lại chính là tại phim chỗ kết cục, trực tiếp lộng cùng loại Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh trứng màu, khiến Charlize - Theron nhân vật long trọng lên sân.

Mãi cho đến Thái Dương chuyển hướng đại hải bên kia, Matthew mới rời đi Disney xưởng sản xuất, chuẩn bị ngồi xe về nhà.

Xe mới ra Burbank, hắn liền tiếp đến Taylor - Swift đánh tới điện thoại.

“Hải, Matthew.” Điện thoại bên kia Taylor - Swift thanh âm nghe vào tai mang theo uể oải,“Ta này cuối tuần tại San Francisco cử hành liveshow, ngươi có thể đến hiện trường cho ta cố gắng trợ uy sao?”

Matthew nghĩ nghĩ chính mình hành trình, lắc đầu nói,“Ta này cuối tuần có an bài .”

Hôm trước buổi tối, hắn liền gọi điện thoại hẹn Margot Robbie này cuối tuần cùng đi xạ kích câu lạc bộ bắn súng, gần nhất tại Margot Robbie bên kia, cơ hồ không có lấy được bất cứ tiến triển, xạ kích có thể nói là hai người khó được cộng đồng đam mê.

Tại theo đuổi mới mẻ kích thích cùng hồi vị quá khứ lão hương vị ở giữa, Matthew vâng theo nam nhân bản tính lựa chọn người trước.

Taylor - Swift trong thanh âm không phải không có thất vọng,“Ta còn nghĩ ngươi có thể đến đâu.”

Từ lần trước gặp mặt khởi, nàng liền không nhắc lại qua phía trước nhìn như rất chăm chú, kỳ thật càng như là ngoạn nháo cái gọi là nam nữ bằng hữu sự.

“Ngươi liveshow không phải muốn tiếp tục tiến hành sao?” Matthew cười nói,“Tương lai tổng có cơ hội .”

Điện thoại trung lại vang lên Taylor - Swift thanh âm,“Cũng phải a. Vậy ngươi sau cuối tuần có thời gian sao?” Nàng như nhắc nhở nói,“Còn nhớ rõ lần trước gặp mặt khi ta đối với ngươi nói sao? Ta cuối tuần sẽ đi Los Angeles nghỉ ngơi vài ngày, chuẩn bị ở nơi đó triệu tập bằng hữu làm ăn mừng party, ngươi tới sao?”

Nghe nói như thế, Matthew trước mắt nháy mắt lóe qua Taylor - Swift khuê mật đoàn, giống cái gì Selina - Gomez, Karlie Kloss, Cara - Delevingne, Poppy - Delevingne, Martha Hunt cùng Lily - Donaldson đám người.

“Được rồi !” Matthew ứng xuống dưới.

Hắn đi tham gia này party, là chúc mừng Taylor - Swift liveshow thành công, tuyệt đối không phải vì này mấy nữ nhân.

Giống hắn như vậy đứng đắn nhân, làm sao có khả năng tưởng kia vài không đứng đắn sự?

Lại nói, đến lúc đó muốn hay không cùng này mấy nữ nhân so rượu? Nhớ rõ tại Rio de Janeiro thời điểm, chính là nhất bang siêu mẫu uống nhiều rượu, lúc này mới xúc động......

Cồn là trợ hứng thuốc hay a !

“Chúng ta nói định a !” Taylor - Swift cuối cùng nói,“Ta một hồi đem party thời gian cùng địa điểm phát đến ngươi trên di động, đến lúc đó nhất định phải tới, không thể đổi ý !”

Matthew thành khẩn hứa hẹn cam đoan nói,“Vì danh dự, ta nhất định đến.”

Hai người cắt đứt điện thoại không bao lâu, một tin nhắn liền phát lại đây, Matthew điểm khai nhìn thoáng qua, đến lúc đó hắn hẳn là có thời gian.

Liền tính không thời gian, cũng có thể rút ra thời gian.

Thu hồi di động, Matthew lại nghĩ tới một sự kiện khác, Taylor - Swift khuê mật đoàn tương lai hay không sẽ càng thêm khổng lồ?

Lần trước gặp mặt sau, hắn chuyên môn tra xét, so sánh tại giới âm nhạc địa vị không sai biệt lắm mặt khác ngôi sao, Taylor - Swift càng hồng, càng thụ truyền thông cùng công chúng chú ý.

Này ít nhất thuyết minh một điểm, Taylor - Swift tại phát hành ca khúc có thể cam đoan chất lượng dưới tình huống, nàng cùng nàng sau lưng đoàn đội, có phi thường cường đại tuyên truyền hâm nóng năng lực, mà thông qua cùng Katy - Perry cãi nhau cùng kéo khuê mật đoàn cố gắng trợ uy, chính là sở hữu tuyên truyền trung nhất cấp lực thủ đoạn chi nhất.

Nếm đến ngon ngọt nhân, khẳng định muốn càng nhiều ngon ngọt, Taylor - Swift tất nhiên sẽ mở rộng nàng khuê mật đoàn.

Từ Taylor - Swift hiện có khuê mật đoàn thành viên đến xem, trừ bỏ ngốc mặt Na này cùng loại phát tiểu nhân vật ngoài, mặt khác không một không có cực kỳ tương tự tiêu chuẩn.

Cơ bản đều là chút cao gầy xinh đẹp tân sinh đại người mẫu.

Dựa theo Taylor - Swift thuyết pháp, lần trước gặp mặt mấy cái giống như đều rất có hi vọng tại tương lai hai ba năm trung trở thành VS Thiên Sứ người mẫu.

Bởi vậy có thể thấy được, Taylor - Swift vẫn là tương đương sẽ chọn khuê mật .

Có lẽ, Taylor - Swift bên cạnh tương lai sẽ xuất hiện càng nhiều trẻ tuổi xinh đẹp nữ model.

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, xem ra về sau muốn nhiều tham gia Taylor - Swift tổ chức tụ hội hoặc là party a.

Duy nhất đáng tiếc là, đương hồng nữ ngôi sao ca nhạc thật sự rất bận , cả ngày bay tới bay lui, phỏng chừng tổ chức cùng loại hoạt động số lần sẽ không quá thường xuyên, bằng không......

“One. Night. In. Rio !” Matthew chạy giọng đều chạy tới trên trời đi,“Ta lưu lại rất nhiều tình......”

Rio de Janeiro đêm hôm đó, tuy rằng rất mệt, còn khiến hắn ít có xuất hiện nhũn chân tình huống, nhưng thật sự rất để người hoài niệm a.

Nhân sinh có thể có mấy cái loại này thời khắc? Mỗi một đều hẳn là hảo hảo nắm chắc cùng quý trọng.

Ngày hôm sau buổi sáng, Matthew liền thu đến một phần do Taylor - Swift tự mình ký phát chính thức thư mời, đến lúc đó muốn bằng mượn thư mời vào sân.

Matthew nhìn kỹ qua này phân thư mời, tâm tình tương đương không sai, còn không có thu hồi đến, cửa phòng làm việc đột nhiên bị người gõ vang.

“Tiến vào.”

Hắn lời nói rơi xuống, một danh trợ lý đi đến, nói,“Jonathan - Nolan tiên sinh lại đây bái phỏng.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 942: Thư Của Flora

“Xin chào, Jonathan.”

Matthew cùng đi vào văn phòng Jonathan - Nolan bắt tay, sau đó mời nói,“Mời ngồi bên này.”

Jonathan - Nolan cùng hắn chào hỏi, trước buông xuống túi công văn, lúc này mới ngồi ở trên một chiếc sô pha đơn.

“Của ngươi văn phòng rất đơn giản a.” Jonathan - Nolan chung quanh nhìn nhìn, văn phòng diện tích không nhỏ, bố trí lại không nhiều, bắt mắt nhất là treo tại trên tường điện ảnh áp phích, đều là Matthew đầu tư kia vài điện ảnh. Hắn cùng Matthew cũng coi như người quen, nói đùa nói,“Ta cho rằng ức vạn phú hào văn phòng đều kim bích huy hoàng.”

Matthew nở nụ cười,“Sáng long lanh gì đó đối với mắt không tốt.” Hắn chuyển vào chính đề,“Jonathan, ngươi như thế nào có thời gian lại đây?”

Jonathan - Nolan là Christopher - Nolan đệ đệ, nguyên bản là tác gia, sau này đề cập biên kịch nghề, Christopher - Nolan lúc đầu quay chụp mấy bộ điện ảnh, phần lớn đều là cải biên tự Jonathan - Nolan tiểu thuyết.

Nolan này một đại gia tử, quay chụp chế tác điện ảnh hình thức, cơ bản chính là Jonathan - Nolan phụ trách viết, Christopher - Nolan cải biên quay chụp, Emma - Thomas làm người sản xuất quản lý kịch tổ hằng ngày công tác.

“Ta cùng Chris lên kế hoạch một tân hạng mục, kịch bản ta vừa viết xong.” Jonathan - Nolan hiển nhiên không phải lâm thời khởi ý lại đây tìm Matthew, nói thẳng,“Ta chuyên môn từ London lại đây, đại biểu Chris hướng Warner Bros cùng Truyền Kỳ ảnh nghiệp đệ trình kịch bản, xuất phát phía trước, tại hải ngoại bận rộn [ Dark Knight Rises ] tuyên truyền Chris chuyên môn cho ta gọi điện thoại, khiến ta nhiều chuẩn bị một phần kịch bản phó bản thảo, thuận tiện giao cho ngươi.”

Nói tới đây, hắn mở ra túi công văn, từ giữa lấy ra thật dày một xấp kịch bản, đưa cho Matthew, còn nói thêm,“Chris nói, ngươi cùng hắn từng có ước định,[ Batman ] series chấm dứt sau sẽ tiếp tục hợp tác.”

Matthew tiếp nhận kịch bản, thản thừa nói,“Ân, chúng ta có như vậy ước định.”

Hắn cùng Christopher - Nolan đối một lần trước hợp tác đều phi thường hài lòng, hảo đạo diễn hi vọng sử dụng xuất sắc diễn viên, hảo diễn viên đồng dạng cũng hi vọng gặp được hảo đạo diễn.

Christopher - Nolan, muốn nói này danh tự vĩ đại, e còn hơi sớm, nhưng có như vậy nhiều ưu tú tác phẩm, hắn quả thật đã tại vĩ đại đường bên trên.

Matthew cúi đầu nhìn về phía kịch bản, kịch bản trên bìa chỉ có một hàng đóng dấu tự --[ thư của Flora ] !

Đây là kịch bản danh tự ?

Hắn khẽ nhíu mày, từng Christopher - Nolan điện ảnh, đặc biệt là tự [ Batman: Khai chiến thời khắc ] sau phim, cơ bản đều xem qua, có chút còn xem qua không chỉ một lần, chưa bao giờ nhớ rõ Christopher - Nolan chụp qua như vậy một bộ phim.

“Thư của Flora?” Matthew lặp lại một lần tên này, đột nhiên nghĩ tới tại [ Inception ] kịch tổ gặp qua nào đó nữ hài, hỏi,“Jonathan, kịch bản danh tự là giả đi? Flora có phải hay không Chris nữ nhi?”

Christopher - Nolan điện ảnh hạng mục, cũng không phải lần đầu tiên thủ giả danh tự, tỷ như hắn phía trước tác phẩm giả danh bao gồm Roy nụ hôn đầu tiên Dark Knight, Oliver chi tên [ Inception ] cùng với Manus - Rex [ Dark Knight Rises ], bên trong cũng đều là hắn hài tử danh tự.

Jonathan - Nolan gật gật đầu,“Tạm thời chúng ta còn chưa tưởng hảo danh tự, hơn nữa xuất phát từ bảo mật cần, ta trực tiếp dùng chất nữ danh tự đến thay thế.”

Lập tức, hắn nói đơn giản dưới này hạng mục.

Này kịch bản ban đầu thời điểm, là căn cứ vào Christopher - Nolan một ý tưởng, hơn nữa tại 2005 tả hữu giao đến Steven - Spielberg trong tay, Steven - Spielberg tính toán tự mình đạo diễn, còn mời Jonathan - Nolan biên soạn kịch bản.

Nhưng kịch bản sơ thảo hoàn thành sau, bởi Spielberg bận rộn [ Robopocalypse ] tiến độ cùng dự toán, thêm DreamWorks gặp một loạt phiền toái, Spielberg cuối cùng buông tay đạo diễn này hạng mục kế hoạch, kịch bản lại về đến Jonathan - Nolan cùng Christopher - Nolan trong tay.

[ Dark Knight Rises ] hoàn thành sở hữu hậu kỳ chế tác sau, Jonathan - Nolan cùng Christopher - Nolan nói đến này mau bị bọn họ quên đi hạng mục, hai người cuối cùng quyết định tự mình đến làm này bộ phim.

Bất quá, năm đó rất nhiều ý tưởng, tại khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển hiện tại, khiến Nolan huynh đệ đều cảm giác quá hạn , cho nên Christopher - Nolan khiến Jonathan - Nolan tại vốn có trên trụ cột viết lại kịch bản, để khiến cố sự tận khả năng thành lập tại khoa học trên trụ cột.

Này trọng chế bản kịch bản, là điển hình vũ trụ khoa học viễn tưởng loại hình, cố sự ban sơ khái niệm, là đến từ California lý công học viện vật lý học gia Kip Stephen Thorne, hắn nhằm vào lý luận trùng động cùng thời gian lữ hành tiềm tại khả năng tính làm rất nhiều làm người ta ngạc nhiên nghiên cứu cùng công tác.

Căn cứ Jonathan - Nolan thuyết pháp, Kip - Thorne tại hắn biên soạn kịch bản trong quá trình, cấp ra rất nhiều trọng yếu đề nghị.

Bởi vì chuẩn bị một bộ khác khoa học viễn tưởng vũ trụ phiến The Martian quan hệ, Matthew cũng nghe nói qua Kip - Thorne đại danh, nghe nói hắn làm hắc động cùng thuyết tương đối nghĩa rộng lĩnh vực kiệt xuất nhất khoa học gia chi nhất, cùng Stephen - Hawking, Carl - Sagan đều là trường kỳ hảo hữu, tại lý luận vật lý học giới được hưởng tối cao địa vị.

Có thể nói, hiện tại kịch bản cùng năm đó Steven - Spielberg muốn đạo diễn cái kia, đã có long trời lở đất thay đổi.

Đẳng hạng mục chuẩn bị kỳ thời điểm, Christopher - Nolan còn tính toán mời Kip - Thorne cấp toàn kịch tổ thượng một đoạn thời gian khóa.

Jonathan - Nolan không có ở lâu, rất nhanh cáo từ rời đi, trước khi đi nói cho Matthew, nếu có vấn đề, trực tiếp cấp Christopher - Nolan gọi điện thoại câu thông.

Matthew trên nguyên tắc là vui cùng Christopher - Nolan tiếp tục hợp tác , lúc trước quay chụp hoàn [ Inception ] sau, hai người không chỉ một lần biểu đạt qua hợp tác ý đồ.

Hiện tại lấy đến Christopher - Nolan chuyên môn khiến Jonathan - Nolan đưa tới kịch bản, đủ để chứng minh Christopher - Nolan phi thường có thành ý.

Thẳng thắn giảng, một vị đại đạo diễn cùng một vị đại minh tinh, người trước đang tìm đối tượng hợp tác khi lựa chọn mặt càng thêm rộng khắp.

Mặt sau trong vài ngày, Matthew cố ý rút thời gian, đem Jonathan - Nolan đưa tới kịch bản cẩn thận đọc một lần.

Này kịch bản ở trên loại hình cùng The Martian có chút tương tự, đồng dạng thuộc về cứng rắn khoa học viễn tưởng phạm trù.

Rất rõ ràng, Christopher - Nolan tại quay chụp qua siêu cấp anh hùng loại này nhuyễn khoa học viễn tưởng sau, cũng chuẩn bị đặt chân cứng rắn khoa học viễn tưởng điện ảnh loại hình.

Kịch bản cố sự so với Matthew qua lại quay chụp bỏng phim đến nói, muốn phức tạp một ít.

Này cố sự phát sinh tại không xa tương lai, địa cầu khí hậu đã không thích hợp lương thực sinh trưởng, thủy tài nguyên khô kiệt, khó khăn tứ lược, nhân loại gặp phải Diệt Tuyệt uy hiếp, địa cầu tùy thời đều có khả năng hủy diệt, nhân loại tất yếu tìm kiếm địa cầu bên ngoài đường ra.

May mắn còn tồn tại các khoa học gia phát hiện một thần bí “Thời không vết nứt”, thông qua nó có thể đến ngoài không gian tìm kiếm kéo dài sinh mệnh hi vọng cơ hội, một thám hiểm tiểu tổ xuyên việt đến Thái Dương hệ ngoài, bọn họ mục tiêu là tìm đến một khỏa thích hợp nhân loại di dân tinh cầu.

Nam nữ nhân vật chính lựa chọn làm cứu vãn nhân loại tương lai kế hoạch một thành viên, tất yếu đi Thái Dương hệ ngoài khác tìm thích hợp nhân loại cư trụ tinh cầu.

Tại đây tao tên gọi là “Endurance” trên phi thuyền, thám hiểm đội viên che mặt lâm trước đó chưa từng có, nhân loại tư tưởng chưa từng đạt tới cự đại khiêu chiến.

Nhưng mà, thông qua trùng động thời điểm, bọn họ phát hiện trên phi thuyền một giờ tương đương với trên địa cầu bảy năm thời gian, cho dù thám hiểm tiểu tổ nhiệm vụ có thể hoàn thành, bọn họ có thể cung cấp cứu chuộc đối với đối trên địa cầu người sống đến nói đã là quá muộn.

Nam chính tất yếu tại cùng chính mình hài tử gặp lại cùng với cứu vãn nhân loại tương lai ở giữa làm ra lựa chọn.

Rất truyền thống Hollywood hình thức, cứu vãn thế giới cùng gia đình cảm tình là vĩnh hằng không biến chủ đề.

Matthew xem xong kịch bản, rất tự nhiên nhớ lại từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia khi xem qua đạo bản điện ảnh, đó là hắn xem Christopher - Nolan cuối cùng một bộ điện ảnh, trung văn tên dịch gọi là Interstellar.

Về phần tiếng Anh nguyên danh gọi cái gì, hắn cũng không biết, dù sao tiếng Anh tên phim không có khả năng là [ thư của Flora ].

Này kịch bản chủ tuyến tình tiết, cùng còn có chút ký ức Interstellar trên cơ bản giống nhau.

Đương nhiên, cũng có bất đồng, tỷ như cùng nam chính sinh ra tình cảm cộng hưởng là nhi tử, mà không phải nữ nhi.

Hiện tại nhớ lại đến, nam chính cái kia khôn khéo khả ái nữ nhi, đối...... Giống như tên là Murphy, hẳn là Mackenzie Foy đóng vai .

Trong kịch bản lại là con trai.

Điểm này vấn đề không lớn, cùng loại nhân vật sửa đổi giới tính rất dễ dàng .

Mặt khác, từng nữ chính hẳn là Anne - Hathaway, nhưng tại quay chụp [ Inception ] khi, Anne - Hathaway chọc giận Christopher - Nolan, Christopher - Nolan đã cự tuyệt lại cùng nàng hợp tác, liên [ Dark Knight Rises ] trung Selina Kyle đều thay đổi người .

Này hạng mục tiếp vẫn là không tiếp? Matthew không có suy xét lâu lắm, quyết định tiếp tục cùng Christopher - Nolan hợp tác.

Christopher - Nolan còn bị vây ở một đạo diễn bay lên kỳ, này thời kỳ nội đạo diễn quay chụp hảo phiến tỷ lệ phi thường cao, hai người hợp tác hoàn toàn có thể nói là cường cường liên thủ.

Còn có, Christopher - Nolan cũng là từng hắn ít có có thể nhớ kỹ danh tự đạo diễn, này ít nhất thuyết minh đến hắn bị chùy tử đập trúng đầu, Christopher - Nolan như cũ là Hollywood nhất tuyến đại đạo diễn.

Từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia ký ức không phải vô cùng vô tận , có cùng Christopher - Nolan hợp tác, không thể nghi ngờ cũng khiến tương lai nhiều một đạo bảo hiểm.

Lại chính là này bộ phim chế tác quy mô, Jonathan - Nolan đại khái nhắc tới, khẳng định là Hollywood tuyến đầu tiêu chuẩn, cứ như vậy hắn thù lao đẳng thu nhập cũng sẽ có cam đoan.

Đủ loại tình huống suy xét đến, tiếp tục cùng Christopher - Nolan hợp tác quay chụp Interstellar, hẳn là sáng suốt lựa chọn.

Đúng, còn muốn tìm một cơ hội cùng Christopher - Nolan câu thông dưới, nam chính muốn cái gì tiểu nhi tử, nhất định phải đổi thành tiểu nữ nhi.

Nữ nhi cái gì nhiều khả ái a?

Bất quá, đối với này hạng mục hợp tác, Matthew đồng dạng cũng tồn tại một ít nghi ngờ, tỷ như hắn sắp quay chụp The Martian, theo sau lại quay chụp Interstellar, như vậy hai bộ phim hay không sẽ tạo thành nhân vật phụ họa?

Hắn chuyên môn cho Christopher - Nolan gọi điện thoại câu thông vấn đề này, Christopher - Nolan xem qua The Martian nguyên tác, cho rằng đây không phải vấn đề, đây là hoàn toàn bất đồng hai nhân vật.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 943: Ta Là Chuyên Gia

Tại [ Dark Knight Rises ] tuyên truyền khe hở, Christopher - Nolan chuyên môn bay trở về Los Angeles, cùng Matthew thấy một mặt, liền [ thư của Flora ] này hạng mục, cùng hắn làm càng nhiều trao đổi, dựa theo Christopher - Nolan kế hoạch, đợi đến [ Dark Knight Rises ] phát hành sau,[ thư của Flora ] liền đem bắt đầu trù bị, sau đó tranh thủ sang năm nửa năm trước có thể mở máy quay chụp.

Hắn phi thường hi vọng Matthew gia nhập đến này hạng mục trung.

Matthew cũng không khác người, trực tiếp tỏ vẻ phi thường chờ mong lại cùng Christopher - Nolan hợp tác.

Hai người hàn huyên ước chừng ba giờ, có thể nói là tinh tinh tướng tích.

Christopher - Nolan nói rất nhiều về này bộ tác phẩm ý tưởng, hắn cùng với Jonathan một vị thúc thúc là công trình sư, tham dự chế tạo qua dùng tại chương trình Apollo trên phi thuyền linh kiện, chính là vị này thúc thúc làm cho bọn họ huynh đệ ánh mắt từ trên địa cầu lên tới vũ trụ.

Nolan cũng đối Matthew giải thích sáng tác ước nguyện ban đầu:“Mới trước đây, trở thành một danh nhân viên vũ trụ là tối cao thượng giấc mộng cùng chung cực nhất dã tâm. Ta hoài niệm đối với không ngừng thăm dò cùng hướng về Ngân Hà chỗ sâu nhất đi tới kiên trì, hi vọng chúng ta lần này có thể mở ra ‘Hướng ra phía ngoài kéo dài’ thời đại mới.”

Về phần vật lý học gia Kip - Thorne, Hollywood sớm liền ứng dụng hắn lý niệm quay chụp qua điện ảnh, hắn lý luận ảnh hưởng 1997 năm đẩy ra khoa học viễn tưởng phim [ siêu thời không tiếp xúc ].

Matthew cũng hướng Christopher - Nolan đề nghị, đem Murphy cái kia nhân vật do nam hài sửa thành nữ hài, cuối cùng cứu vãn nhân loại là một vị nữ tính, càng thêm phù hợp trước mắt xã hội tình thế.

Christopher - Nolan từ [ Batman: Khai chiến thời khắc ] bắt đầu, liền lột xác thành một tiêu chuẩn thương nghiệp đạo diễn, không khó tưởng minh bạch Matthew mà nói, lập tức tỏ vẻ cảm tạ.

Tại song phương thân thiết hữu hảo một phen hội đàm sau, Christopher - Nolan ly khai.

Phải chờ tới [ Dark Knight Rises ] phát hành sau, hắn tài năng thành lập lên kịch tổ, sau đó Warner Bros phương diện cùng Matthew tiến hành một loạt đàm phán.

Trừ sửa đổi Murphy cái kia nhân vật giới tính, kịch bản cơ bản sẽ không lại có đại thay đổi, Matthew cũng tìm đến Kip - Thorne học thuật sáng tác, chăm chú nhìn nhìn, chung quy đây là kịch bản lý luận cơ sở.

Dùng Christopher - Nolan lời đến nói, tại nhân loại hiện có nhận tri trong, vũ trụ là có vô hạn chiều rộng , mà nhân loại tâm linh cũng là có vô hạn chiều sâu , chúng ta thăm dò không đến vũ trụ biên giới, cũng thể hội không tận tâm linh thâm thúy, đây là nhân loại tìm tòi nghiên cứu khách quan thế giới cùng chủ quan bản thân vĩnh hằng đầu đề.

Ở trong kịch bản, thuyết tương đối, thời gian lữ hành, trùng động, 5D thời không đẳng trừu tượng vật lý học khái niệm, đều có tương đối hình tượng biểu hiện.

Đương nhiên, lấy Matthew văn hóa tố dưỡng, này mấy quá mức cao thâm khoa học, hắn cũng chỉ có thể xem hiểu da lông.

May mà hắn cũng không nghĩ tới đi tinh thông như thế cao thâm lý luận khoa học.

Xa tưởng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, hắn từng cũng là ngưỡng vọng tinh không khoa học thiếu niên, cuối cùng lại thành một thầm nghĩ cúi đầu xem trong ổ cứng mấy trăm G tài nguyên nam nữ quan hệ chuyên gia.

Lại cân nhắc hiện tại, càng là nam nữ quan hệ phương diện chuyên gia trung chuyên gia, phao qua nổi danh nữ tính nhiều đếm không xuể, dùng khoa học sáng tác đến giải thích mà nói, có lẽ tại Cao Duy không gian bên trong, thời gian là một đường, có thể nhìn thấy, thế nhưng không thể thay đổi.

Cho nên, vòng một đại đại giới, hắn lại một lần biến thành nam nữ quan hệ chuyên gia, cùng từng bất đồng là, từng là bàng quan chuyên gia, hiện tại thì là thực tiễn chuyên gia !

Sử dụng một câu cao lớn thượng mà nói, đây chính là vũ trụ số mệnh a.

Cho nên, chẳng sợ thủy chung không thể đắc thủ Gal - Gadot cùng Margot Robbie đối với hắn lực hấp dẫn phi thường lớn, hắn lại vẫn không có thay đổi sơ tâm ý tưởng.

Matthew làm qua bản thân phân tích, có lẽ gặp được từng chùy đầu tạp mặt dẫn đến triệt để ăn hành một loại đại sự kiện, hắn mới có thay đổi khả năng.

Được rồi, đây không phải chính hắn tưởng ra đến , mà là rất nhiều người trải qua nói cho hắn , sinh tử lựa chọn ở giữa, nhân thường thường sẽ sinh ra thay đổi.

Tỷ như Chris - Kyle, hắn liền nói qua, vài lần hiểm tử hoàn sinh trải qua, cũng khiến hắn từ một cuồng nhiệt ái quốc giả, biến thành quyết định xuất ngũ lão binh.

Đáng tiếc, loại này thay đổi rất khó phát sinh tại hắn trên người.

Matthew hồi tưởng chính mình qua lại, dĩ nhiên kinh lịch qua hai lần sinh tử khảo nghiệm, tự thân phát sinh cải biến sao? Đáp án là khẳng định .

Đối mặt Mexico buôn lậu thuốc phiện họng súng, hắn này tham sống sợ chết nhân, dũng cảm đứng lên, gắng gượng chống lại khủng bố phần tử, cuối cùng trở thành người thắng.

Trước đó không lâu tại xuất ngũ lão binh Eddie Routh dưới họng súng may mắn chạy trốn, nhìn thấy Margot Robbie cầm tích huyết gốm trắng chén trà, nhận định nữ nhân này phi thường không phải bình thường, sinh ra nồng hậu hứng thú.

Đây đều là thay đổi, nhưng thay đổi tất cả đều không phải sơ tâm.

Có lẽ lại đến một lần liền triệt để thay đổi......

Ý tưởng này vừa sinh ra, Matthew chính mình liền phủ định, liên tục gặp được hai lần loại này tao lạn sự, hắn còn sẽ lại khiến lần thứ ba phát sinh sao? Đừng đùa.

Hiểm tử hoàn sinh trải qua có một lần là đủ, có hai lần là vận khí tốt, lần thứ ba nói không chừng liền treo .

Treo còn không phải đáng sợ nhất , dựa theo Kip - Thorne không gian lý luận, nói không chừng treo liền lại chạy về Thái Bình Dương bờ bên kia , vạn nhất mở mắt tỉnh lại, phát hiện chính mình còn nằm ở công trường bê tông trên phế tích, chẳng phải là bi kịch trung bi kịch.

Trải qua Hollywood này hết thảy, hắn như thế nào thích ứng vung đại chùy sinh hoạt?

Mỗ vị khoa học gia nói qua, hết thảy xuyên việt đều là vì trở về.

Matthew tự nhận tham luyến tiền tài và mỹ sắc, không tưởng làm cái gì trở về chi lữ.

Trong một tuần này, hắn đại bộ phận thời gian đều tại nghiên cứu Christopher - Nolan tân kịch bản, đồng thời cũng rút ra thời gian đi Armani bên kia, đính chế một bộ hoàn toàn mới lễ phục, vi chủ nhật buổi tối Taylor - Swift chúc mừng party làm chuẩn bị.

Cho đến ngày nay, Matthew không có lại tiếp tân đại ngôn quảng cáo, đại ngôn phẩm bài như cũ chỉ có Mercedes Benz, Armani cùng Rolex tam gia.

Hai cái sau vẫn đều là thủ tịch người phát ngôn, Rolex phương diện, theo hắn danh khí tăng lớn, thêm Roger - Federer trạng thái trượt, năm trước cuối năm cùng Rolex tân ký kết một phần hợp đồng, trở thành Rolex toàn hệ thủ tịch người phát ngôn, phẩm bài đại ngôn phí gia tăng đến cùng Mercedes Benz cùng tiêu chuẩn 1500 vạn dollar / năm.

Này tam đại phẩm bài, mỗi năm có thể vì hắn mang đến 4000 vạn dollar thu nhập.

Thực ra chỉ cần Matthew tưởng, hoàn toàn có thể lấy xuống càng nhiều quảng cáo đại ngôn, tỷ như Thái Bình Dương bờ bên kia liền có sữa chế phẩm phẩm bài, ô tô phẩm bài, bảo hiểm phẩm bài cùng máy tính phẩm bài muốn tìm hắn làm người phát ngôn, hơn nữa liên hệ qua không chỉ một lần.

Thậm chí, kia gia máy tính phẩm bài, vì hắn khai ra 2000 vạn dollar / năm đại ngôn phí.

Nhưng Matthew tất cả đều khiến Helen - Hermann uyển ngôn xin miễn .

Đến hắn hiện tại tình trạng này, tại không thiếu tiền dưới tình huống, quảng cáo đại ngôn tự nhiên sẽ không tùy tiện tiếp.

Không chỉ là hắn, phàm là có địa vị Hollywood ngôi sao, tiếp quảng cáo đều sẽ cẩn thận.

Tỷ như kia gia máy tính phẩm bài, bị hắn cự tuyệt sau, lại tìm tới hôm nay hồng đến phát tím Taylor - Swift, lại bị Taylor - Swift cự tuyệt .

Taylor - Swift người đại diện nói lên cự tuyệt nguyên nhân, thẳng thắn: Đối phương chỉ là một nhà treo phẩm bài lắp ráp thương, cùng Taylor - Swift định vị không hợp.

Táo cũng đi tìm Matthew, nhưng cùng Helen - Hermann hơi vừa tiếp xúc liền buông tay , bởi vì Matthew bên này muốn đại ngôn phí rất cao.

Matthew đương nhiên sẽ không bởi vì chính mình là táo tiểu cổ đông, liền ít muốn đại ngôn phí, kia không phải ngốc sao?

Về phần Thái Bình Dương bờ bên kia sữa chế phẩm phẩm bài, đừng nói là bên kia, toàn thế giới bất cứ một phẩm bài sữa chế phẩm đại ngôn hắn đều sẽ không tiếp, kia đều là khanh a.

Bị sữa chế phẩm quảng cáo nãi chết người phát ngôn còn thiếu a?

Giống cái gì ta không phải trời sinh cường đại linh tinh , rất dễ dàng chiêu hắc.

Matthew trung tuần còn rút thời gian đi American Sniper kịch tổ nhìn nhìn, Clint - Eastwood như cũ đang bận rộn phim hậu kỳ, trước mắt đã bắt đầu lần thứ hai cắt nối biên tập, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, sở hữu hậu kỳ chế tác tại tháng tám phía trước liền có thể hoàn thành, theo kịp chín tháng phát hành ngày.

Này bộ phim lịch phát hành, tại Matthew cùng Warner Bros nhiều lần câu thông sau, đặt ở năm nay chín tháng.

Nguyên bản, Warner Bros là tưởng khiến này bộ phim tháng một chính thức phát hành, tại tháng một phía trước, vỏn vẹn tại New York cùng Los Angeles đẳng số ít mấy cái thành thị rạp chiếu phim trong chiếu điểm, để đạt được Oscar vào sân tư cách, sau đó lại nhìn danh tiếng mở rộng phát hành, đi điển hình xung áo phim lộ tuyến.

Nghiên cứu này nguyên nhân, Clint - Eastwood tại học viện nội bộ là một vị uy vọng phi thường cao, nhân duyên phi thường tốt đạo diễn, phía trước nhiều lần đề danh giải Oscar,2005 năm [ Million Dollar Baby ] càng là tại các hội viên duy trì hạ kích bại đại nhiệt The Aviator, đạt được Oscar.

Sau cũng là tác phẩm xuất sắc không ngừng, tại học viện nội bộ bảo trì rất cao tán thành độ.

American Sniper loại hình này phim, vừa có chủ nghĩa yêu nước tình hoài, đồng thời cũng tại nghĩ lại Mĩ quốc chính sách đối ngoại, chiến tranh chính sách, gần sát thời đại mạch đập, so với lịch sử đề tài, hoặc là ảo tưởng đề tài, loại hình này đề tài càng phù hợp học viện giám khảo khẩu vị.

Warner Bros muốn khiến này phim đi trên Oscar thử xem.

Nhưng Matthew cự tuyệt này một bước đầu kế hoạch, American Sniper có phải hay không phù hợp Oscar khẩu vị, hắn không suy xét qua, cũng không để ý, đối xung áo linh tinh một điểm hứng thú cũng không có.

Không phải hắn lòng tự tin bạo bằng, mà là nhiều mặt thị trường điều tra được đến thực tế số liệu, hắn thương nghiệp kêu gọi lực so với Oscar cường nhiều lắm.

Huống hồ, chín tháng có cực kỳ trọng yếu ngày --9 nguyệt 11 ngày.

Đây là mỗi năm toàn mĩ từ truyền thông đến dân chúng, đối khủng bố chủ nghĩa lên án công khai mãnh liệt nhất thời gian đoạn, đối với American Sniper như vậy một bộ phim đến nói, còn có so này càng tốt lịch phát hành sao?

Cho nên, American Sniper hội 9 nguyệt 11 ngày sau một cuối tuần phát hành.

Cứ như vậy, phim trung Chris - Kyle không ngừng bắn chết “Khủng bố phần tử”, sẽ nhận được dư luận toàn diện duy trì.

Qua lại có vô số thí dụ chứng minh, một bộ điện ảnh lịch phát hành cũng là thành bại hay không trọng yếu điều kiện, có chút thời điểm này tầm quan trọng thậm chí vượt qua điện ảnh chất lượng.

Hảo điện ảnh không hẳn có cao box office, lạn điện ảnh phòng vé cũng không nhất định sai.

Chỉ cần có điểm điện ảnh thường thức nhân, đều rất rõ ràng điểm này.

Sau đó, cuối tuần đến, Matthew cố ý cắt đi có chút loạn tóc, làm sạch sẽ lưu loát tân tạo hình, đi tham gia Taylor - Swift party.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 944: Thuộc Về Tất Cả Chúng Ta

Màn đêm vừa hàng lâm, màu đen Benz xe hơi chạy vào Malibu, tài xế không có tiến vào nội thành, mà là dọc theo Tân Hải đại đạo một đường bắc thượng, cuối cùng tiến vào bờ biển khu biệt thự, dừng ở một đống hào trạch trước cửa.

Matthew đẩy cửa xuống xe, đưa ra một chút thư mời, thuận lợi tiến vào hào trạch trong, có người dẫn dắt hắn vòng qua biệt thự, thông qua một đạo cửa sắt, đi đến biệt thự mặt sau tư nhân trên bờ cát.

Nơi này đèn đuốc sáng trưng, giọng người ồn ào, nơi nơi đều là thân xuyên bikini cao gầy nữ lang, một hồi xa hoa náo nhiệt party dĩ nhiên kéo ra mở màn.

“Hải, Matthew !”

Vừa đi đến bờ cát bên cạnh, Taylor - Swift dĩ nhiên đón đi lên, thò tay cùng hắn ôm, đồng thời nói,“Gặp quỷ, ngươi như thế nào xuyên như vậy một thân.”

Matthew cùng nàng tách ra, lui ra phía sau một bước nhìn nhìn, Taylor - Swift chỉ mặc đồ bơi, lại hướng nàng mặt sau xem, trên cơ bản tất cả đều là nữ tính trên bờ cát, không ai quần áo so Taylor - Swift nhiều.

“Ta không biết a.” Matthew xòe tay,“Ta cho rằng đây là một chính thức party, không nghĩ tới là đồ bơi party.”

Taylor - Swift vỗ nhẹ nhẹ dưới trán,“Là ta quên nói cho ngươi .” Nàng đẩy Matthew triều biệt thự cửa sau bên kia đi, vừa đi vừa nói chuyện,“Đi, đi thay quần áo, may mắn Austin chuẩn bị nhiều bộ nam sĩ đồ bơi, còn có hoàn toàn mới , các ngươi hai thân cao không sai biệt lắm, hẳn là thích hợp.”

Matthew tổng không thể mặc một thân chính trang đi trên bờ cát cùng bikini các nữ lang chào hỏi đi? Kia cũng quá không lễ phép .

Cho nên, hắn cùng Taylor - Swift vào biệt thự cửa sau phụ cận phòng thay quần áo, thay một điều màu lam nam sĩ đồ bơi khố, Austin Swift quần áo xuyên tại trên người, tổng thể cũng không tệ lắm, duy nhất có chút vấn đề là, này khố phía trước có điểm gầy, mang căng chùng tính chất liệu, bị chống đỡ được phi thường phồng.

Nhìn thấy Matthew từ trong phòng thay quần áo đi ra, Taylor - Swift trước mắt liền sáng lên, kia cao lớn cường tráng dáng người, đường cong rõ ràng cơ nhục, dứt khoát không cần rất hấp tình, còn có để người không ngừng được đem ánh mắt rơi xuống tồn tại, càng là khoa trương.

Matthew gặp Taylor - Swift không chuyển mắt nhìn hắn, xòe tay hỏi,“Làm sao? Có vấn đề sao? Quần bơi không hợp thân?”

“Không phải ! phi thường hợp thân !” Taylor - Swift đột nhiên nở nụ cười,“Ta hẳn là đem ngươi giấu đến, mà không phải mang ngươi đi ra ngoài.”

“Ân?” Matthew nghi hoặc khó hiểu.

Taylor - Swift chỉ chỉ bờ cát bên kia,“Đêm nay trên party chỉ có hai nam nhân, một là ngươi, một cái khác là Austin.” Nàng rất trực tiếp nói,“Liền ngươi như bây giờ, xuất hiện mà nói nhất định sẽ bị đám kia điên nữ nhân nhìn chằm chằm, nhiều người như vậy, ngươi rất nguy hiểm .”

Matthew nhún nhún vai,“Không quan hệ.”

Taylor - Swift còn nói thêm,“Các nàng điên lên rất đáng sợ, sẽ đem ngươi lột sạch ăn luôn.”

Matthew thò tay khơi mào Taylor - Swift cằm,“Có thể so sánh ngươi càng đáng sợ?”

Hắn biết rõ, Taylor - Swift là phi thường lớn gan, mở ra lại ưa chơi đùa nữ nhân, nàng kết giao này mấy nữ các khuê mật, e đều ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Lấy người mẫu làm chủ thể cấu thành khuê mật đoàn, cũng sẽ không là quần bảo thủ nhân.

Giới người mẫu khả năng có bảo thủ nhân, nhưng bảo thủ nhân căn bản hỗn không ra đến, càng không có khả năng giống Taylor - Swift này quần khuê mật như vậy trở thành tân duệ đương hồng người mẫu.

“Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi.” Taylor - Swift cố ý nói.

Matthew lắc đầu,“Đi thôi, hôm nay là tới cho ngươi chúc mừng , chúng ta đi ra ngoài uống sạch ngươi chuẩn bị sở hữu rượu !”

Uống rượu nhiều, tính chất tài năng tăng vọt nha.

Về phần Taylor - Swift theo như lời nguy hiểm, Matthew căn bản không để ở trong lòng, tưởng hắn Leonidas vương kiến thức rộng rãi, cũng không phải không kinh lịch qua 1vsN quần chiến trường hợp, Thermopylae tiền đem Ba Tư đại quân giết được quỷ khóc lang hào, như thế nào có thể sẽ sợ một đám người mẫu?

Đừng đùa !

Ra biệt thự cửa sau, trở lại trên bờ cát, có lẽ là chỉ xuyên một điều bó sát người quần bơi quan hệ, Matthew có thể rõ ràng nhận thấy được, tụ lại tại bờ biển kia vài đồ bơi các người mẫu ánh mắt tề xoát xoát chuyển lại đây.

Hắn hồn nhiên bất giác, vừa ở Taylor - Swift nhỏ giọng nói chuyện, vừa hướng về party trung tâm điểm đi.

Trên party nhân không nhiều, trừ lần trước tại [ Hunger Games ] trên lễ công chiếu lần đầu gặp qua Selina - Gomez, Karlie Kloss, Cara - Delevingne, Poppy - Delevingne, Lily - Donaldson cùng Martha Hunt đám người ngoài, còn có nhất trương gương mặt quen thuộc.

Rio de Janeiro khi cùng nhau uống qua rượu Lily - Aldridge.

Này Taylor - Swift thật sự rất có một tay, thế nhưng thông đồng lên này rất cao chất lượng nữ model.

Đương nhiên, Matthew không khó nghĩ đến, này mấy nữ model cũng có ý kết giao Taylor - Swift này đang hot nữ ca sĩ, hâm nóng là cho nhau , các nàng cũng có thể từ giữa đạt được rất nhiều ưu việt.

Loại này tư nhân party, vĩnh viễn đều không thể thiếu mĩ nữ.

Nếu là chất lượng cao người mẫu, dáng người tự nhiên không cần phải nói, mặc đồ bơi tạo hình có bao nhiêu hấp dẫn nam nhân ánh mắt có thể nghĩ, Matthew là phi thường bình thường nam nhân, ánh mắt chặt chẽ dính ở các nàng trên người.

Taylor - Swift mua tòa nhà này, bờ cát phi thường lớn, tư mật tính cũng rất tốt, từ biệt thự cửa sau xuống dưới, đến bờ biển chừng bốn năm mươi mét.

Matthew nhìn chằm chằm vào bờ biển party trung tâm điểm, đi về phía trước hơn mười mét, một tóc đen nữ nhân đột nhiên từ phụ cận dưới dù che nắng thiểm đi ra.

Nàng tựa hồ không có nhìn thấy Matthew, trực tiếp đụng lên.

Tuy rằng trước tiên không có chú ý tới này tóc đen nữ nhân, nhưng Matthew phản ứng cực nhanh, nhìn thấy sắp đụng lên thân thể, lập tức dừng bước, cái kia dáng người cao gầy tóc đen nữ nhân cùng hắn sát người mà qua, mắt xem xét liền muốn té ngã ở trên bờ cát.

“A......”

Nữ nhân này không nghĩ tới sẽ là như thế cục diện, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô.

Matthew thò tay bắt lấy nàng vai, không khiến nữ nhân này té ngã ở trên bờ cát.

“Xin lỗi, ta không có nhìn thấy ngươi.”

Cái kia nữ nhân phản ứng cực nhanh, xoay người liền đứng ở Matthew trước mặt,“Không có đụng vào ngươi đi?”

Như vậy tiết mục, tại Hollywood rất nhiều trên party đều trình diễn qua, Matthew cũng không để ý, thuận miệng nói,“Không quan hệ.”

Khi nói chuyện, hắn nhìn nữ nhân này liếc nhìn, như cũ là người quen, Britney - Spears phía trước bạn nhảy.

Nữ nhân này đại khái có 1 mét 7 cao, làn da phơi thành khỏe mạnh tiểu mạch sắc, màu đen tóc dài khẳng định là hậu thiên tẩy nhuộm mà thành.

“Xin chào, Matthew.” Tóc đen nữ nhân không có ngượng ngùng, tùy tiện nói,“Chúng ta phía trước gặp qua.”

Matthew gật gật đầu, hỏi,“Ta nên như thế nào xưng hô ngươi?”

Lần trước nhìn thấy nàng khi, Britney giới thiệu danh tự là Kathryne Hudson, nhưng nàng hiện tại rộng nhất làm người biết danh tự lại là Katy - Perry.

“Bảo ta Katie đi.” Katy - Perry nói.

Đám người bên kia lúc này truyền đến một trận ồn ào thanh âm, liên Taylor - Swift đều chịu không được trợn mắt.

“Katie, ngươi cố ý bắt chuyện còn có thể diễn càng giả một điểm sao?”

“Này đều bao nhiêu năm phía trước thủ đoạn , ngươi thế nhưng còn lấy đến dùng?”

“Đừng khôi hài , mau trở lại !”

Còn có càng thêm lớn mật , trực tiếp hô,“Đừng ngăn cản Matthew, hắn đêm nay thuộc về chúng ta mọi người !”

Matthew mắt nhìn kêu gào Lily - Aldridge, yên lặng ghi tạc trong lòng, đêm nay làm không chừng người khác, cũng muốn đem nàng tha đi ra ngoài hảo hảo giáo dục một phen.

Katy - Perry còn tưởng nói cái gì, Taylor - Swift không cho nàng cơ hội, kéo lên Matthew liền đi,“Hảo, Katie, chúng ta muốn bắt đầu cuồng hoan .”

Đối với Taylor - Swift lưu cho nàng bóng dáng bĩu môi, Katy - Perry theo đi lên.

Tuy rằng là Britney - Spears bạn nhảy cùng hát đệm xuất thân, Britney càng tại nàng thành danh quá trình bên trong ra đại lực, nhưng cùng sở hữu ân đại như cừu nhân như vậy, Katy - Perry chân chính thành danh sau, đối Britney phi thường không thích, đặc biệt không vui nhìn thấy người khác nhắc tới kia đoạn cấp Britney bạn nhảy hát đệm trải qua.

Trên thực tế, nàng trong lòng chân chính địch nhân luôn luôn đều không là Taylor - Swift, công kích cùng ân oán là lẫn nhau hâm nóng cần.

Đối với Britney - Spears cực kỳ phức tạp cảm tình, khiến nàng biết được Matthew tới tham gia party tin tức khi, không chút do dự đáp ứng Taylor - Swift mời.

Không biết Britney nhìn thấy chính mình đáp lên Matthew - Horner, sẽ là cái gì tâm tình?

Về phần vừa rồi vụng về thủ đoạn, kia không quan trọng, chỉ cần có thể cho Matthew lưu lại khắc sâu ấn tượng liền hảo.

Matthew cùng Taylor - Swift đi vào trong đám người, rất nhanh liền bị một đám người mẫu gian khoái hoạt bầu không khí sở lây nhiễm, một chén rượu tiếp một chút ly rượu vào bụng, thậm chí Cara - Delevingne cùng Poppy - Delevingne tỷ muội còn trước sau cùng hắn uống rượu giao bôi.

Loại này party, phóng được ra mới có thể chơi được tận hứng.

Cho nên, ngốc mặt Na rất nhanh kéo Austin Swift ly khai bãi biển, đi làm cái gì, không cần đoán cũng biết.

Không có đệ đệ ở đây, Taylor - Swift ngoạn được càng điên, cấp Cara - Delevingne sử ánh mắt, Cara - Delevingne tìm ra cố ý mang đến bao da, từ giữa cầm ra chút đặc biệt gì đó.

“Oa, Carla !” Karlie Kloss một tiếng hoan hô, trực tiếp ném xuống chén rượu nhào tới,“Ta thật sự là yêu ngươi chết mất.”

Các nàng tựa hồ không phải lần đầu tiên làm loại này party, không có nhân ngoài ý muốn.

“Hảo, hảo, nghe ta nói.” Taylor - Swift ngăn cản khẩn cấp muốn dỡ ra túi nilon Karlie Kloss,“Nơi này không an toàn, chúng ta trở về hưởng dụng, về biệt thự đại sảnh !”

“Hảo !”

Người khác lập tức giải tán, vây quanh Cara - Delevingne triều biệt thự cửa sau đi.

Matthew bị Taylor - Swift cùng Karlie Kloss cũng kéo đến đại bộ đội trung, bất quá tiến vào biệt thự sau, Matthew chỉ chỉ toilet,“Ta trước trước toilet.”

Đi toilet xong, hắn đi đến yến hội thính tiền, đẩy cửa ra đi vào, đinh tai nhức óc kim loại nặng, sặc sỡ sáng sủa chén rượu, lượn lờ dâng lên sương khói, trong tay bên mũi giấy thiếc, sống mơ mơ màng màng xinh đẹp nữ nhân......

Trận này cuồng hoan dĩ nhiên bắt đầu.

“Ngươi như thế nào mới đến.” Cara - Delevingne ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy Matthew, tùy tay đưa qua một tiểu bao,“Đây là của ngươi.”

Matthew tiếp nhận đến, nhìn như thuần thục mở ra, chung quanh nhìn nhìn, này mấy nữ nhân đều trầm mê tại phần mình cảm xúc trong, lập tức lặng lẽ đem thứ bên trong sái đến sô pha phía dưới.

Hắn cầm ra xuất sắc kỹ xảo biểu diễn, trang mô tác dạng đùa nghịch một phen, cũng lộ ra say mê thêm hưng phấn biểu tình.

Rất nhanh, một đám high tới cực điểm nhân, đều điên cuồng .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 945: Sức Người Cuối Cùng Có Cực Hạn

Thiên không kéo ra một đạo mặt trời, biệt thự triệt để an tĩnh lại, rất nhiều người cong vẹo méo mó dây dưa cùng một chỗ, nằm ở yến hội thính trên thảm ngủ, Taylor - Swift bởi vì linh cảm phát ra, viết thủ ca quan hệ, là duy nhất một không có ngủ , nàng ném xuống bút, nhìn thấy phần đông hảo hữu treo tại Matthew trên người, đột nhiên lại có linh cảm xuất hiện .

Này dứt khoát chính là linh cảm giống như squirt a.

Nàng nhặt về bút, lấy qua giấy viết bản thảo tìm lên, trong đầu đồng thời lóe qua một ý tưởng, này so một người 1vs.1 càng có thể kích thích sáng tác linh cảm, về sau có phải hay không kêu lên Matthew nhiều làm vài lần loại này hoạt động?

Làm một danh công nhận tài hoa xuất chúng sáng tác hình ca sĩ, nàng cũng cần đại lượng linh cảm viết ra càng bổng ca khúc.

Huống hồ, nàng dĩ nhiên bắt đầu ra thôn, chuyển hình là Pop ca sĩ, bất cứ chuyển hình đi theo đều là phiêu lưu, sáng tác ra xuất sắc ca khúc, mới là chuyển hình thành công bảo đảm.

Một bài ca dần dần tại nàng dưới ngòi bút thành hình, Taylor - Swift triệt để xác nhận, đêm nay như vậy điên cuồng, so với chơi thuốc cái gì đều dùng tốt nhiều lắm.

Nhìn một đám hảo hữu tại Matthew trước mặt biến thành bùn mềm quái, lại đến chính mình cũng biến thành bùn mềm quái, cho nàng thật lớn kích thích.

Bài hát này trên cơ bản có kết cấu, Taylor - Swift ngừng trong tay bút, lại nhìn mĩ nữ vòng quanh trung Matthew, nghĩ tới bài hát này danh tự -- Caligula !

Vị kia Rome bạo quân lấy hoang dâm vô độ trứ danh, nghĩ đến cũng chính là Matthew như vậy.

Taylor - Swift ngáp một cái, chuẩn bị lại gần ngủ một hồi, còn riêng định đồng hồ báo thức, tính đợi Thái Dương dâng lên đến sau, lại đem tất cả mọi người đánh thức, tiếp tục tối hôm qua trò chơi, nói không chừng nàng sẽ đạt được tân linh cảm, lại viết ra một bài ca khúc đâu.

Nhìn từng trương quen thuộc gương mặt, Katy - Perry, Lily - Aldridge, Karlie Kloss, Cara - Delevingne, Poppy - Delevingne, Lily - Donaldson cùng Martha Hunt, Taylor - Swift tìm vị trí, vừa định nằm xuống, đột nhiên mơ hồ nghe được tiếng chuông cửa.

Nàng dừng lại, nghe một hồi, xác thật là chuông cửa tại vang.

Ai sẽ ở lúc này đi tìm đến? Taylor - Swift rất kỳ quái, Austin mang theo Selina - Gomez ly khai, party phục vụ sinh sớm liền khiến nàng đuổi đi , biệt thự bên trong liền còn lại các nàng những người này, nàng sớm liền thông tri người đại diện cùng trợ lý, này cuối tuần muốn tìm kiếm linh cảm an tâm sáng tác, chẳng sợ tận thế đến cũng không muốn quấy rầy nàng.

Taylor - Swift vốn không tưởng để ý tới, nhưng chuông cửa giống như vẫn đang vang, may mắn yến hội thính cách âm hiệu quả tương đối hảo, trước mặt đống người này cũng mệt mỏi hỏng, bằng không sớm bị đánh thức .

Đánh một đại đại ngáp, Taylor - Swift đi cách vách tìm thân quần áo phủ thêm, đi đến biệt thự cửa chính phụ cận, mở ra máy theo dõi nhìn thoáng qua, chỉ thấy biệt thự ngoại môn cửa, đứng một hơn ba mươi tuổi trung niên nam nhân, chính là hắn vẫn ấn chuông cửa.

Taylor - Swift nhận thức người này, Matthew bảo tiêu kiêm trợ lý, hình như là gọi Braun - Williams.

Đây là đến tìm Matthew ? Taylor - Swift khẽ nhíu mày, này bảo tiêu còn lo lắng các nàng ăn Matthew - Horner bất thành?

Nàng ấn xuống micro, hỏi,“Ngươi là ai?”

“Xin chào, Swift tiểu thư.” Người này rõ ràng nhớ rõ nàng thanh âm,“Ta là Matthew bảo tiêu Braun - Williams, xin hỏi Matthew còn ở nơi này sao?”

Taylor - Swift không thể mở mắt nói láo, trả lời,“Matthew tại đây, ngủ.”

Micro trung tiếp lại vang lên cái kia bảo tiêu thanh âm,“Có thể gọi Matthew một chút sao? Hắn người đại diện Helen - Hermann tiểu thư có việc gấp tìm hắn, lại liên hệ không đến hắn, hiện tại đang từ Burbank hướng Malibu đuổi.”

Việc gấp? Taylor - Swift khẽ nhíu mày, người này thật đúng là mất hứng.

“Ngươi chờ một lát.” Nàng không có tùy hứng làm bậy, đóng lại micro, trở lại yến hội thính, từ một đám vòng quanh nữ nhân trung vỗ nhè nhẹ Matthew, đại khái là tối hôm qua luân phiên đại chiến mệt chết, kêu một hồi lâu, mới nhìn đến Matthew mở ra mông lung buồn ngủ, hạ giọng nói,“Của ngươi bảo tiêu Braun - Williams tại biệt thự bên ngoài, có việc gấp tìm ngươi.”

Nguyên bản còn có điểm hỗn loạn, nhưng nghe đến Braun - Williams cùng việc gấp, Matthew lập tức bắt buộc chính mình tỉnh lại, tối hôm qua là Braun - Williams lái xe chở hắn tới được, nếu không có việc gấp mà nói, khẳng định sẽ không đến kêu cửa.

Hắn nhẹ nhàng lấy xuống Cara - Delevingne cùng Poppy - Delevingne một trái một phải đặt ở trên cổ cánh tay, từ một đống nữ nhân trong chui ra đến, nói,“Taylor, mang ta đi mặc quần áo.”

Tối hôm qua, tiến yến hội thính người đều chỉ xuyên đồ bơi.

Taylor - Swift phía trước dẫn đường, Matthew đi theo nàng phía sau, triều phòng thay quần áo đi.

Mặc xong quần áo, Matthew ra phòng thay quần áo thời điểm, lại một lần phát hiện chính mình có điểm nhũn chân, không khỏi lắc lắc đầu, nhân lực chung quy có cực hạn a.

Nhưng hắn không có nghĩ nhiều, rất nhanh ra biệt thự, nhìn thấy hoa nghệ cửa sắt ngoại đứng Braun - Williams, Taylor - Swift cũng chạy lại đây, ấn xuống trong tay điều khiển từ xa, sắt tây đại môn chậm rãi mở ra.

“Làm sao?” Matthew xoa nhẹ đem mặt.

Braun - Williams trước nhìn Taylor - Swift liếc nhìn, tiến lên hai bước, hạ giọng nói,“Helen - Hermann tiểu thư tìm ngươi, đánh không thông của ngươi điện thoại, sau đó đem điện thoại đánh tới ta nơi này, nàng phi thường sốt ruột, ta chỉ làm cho nàng đến nơi này.

Matthew lấy di động ra nhìn thoáng qua, mặt trên biểu hiện có bao nhiêu chưa tiếp điện thoại, điện thoại là hai người đánh qua đến, một biểu hiện là Pháp quốc dãy số, một cái khác là Helen - Hermann số di động.

“Có chuyện gì?” Hắn hỏi.

Braun - Williams thanh âm ép tới càng thấp,“Cụ thể ta cũng không quá rõ ràng, hình như là cùng Lily - Depp tiểu thư có liên quan.”

Matthew kỳ quái ,“Lily?”

Hắn nhìn thấy cái kia Pháp quốc số điện thoại, nháy mắt tưởng minh bạch , khả năng là Lily - Depp gọi điện thoại tìm hắn, nhưng hắn quần áo cùng di động đều vẫn tại phòng thay quần áo , khẳng định không ai tiếp, sau đó Lily - Depp lại cấp Helen - Hermann gọi điện thoại.

Ô tô phát động thanh từ xa xa truyền tới, một chiếc màu đen Benz xe việt dã bay nhanh mà tới, xe rất nhanh dừng ở biệt thự trước cửa ven đường, Helen - Hermann từ trên chỗ điều khiển nhảy xuống tới.

Nàng xem mắt Taylor - Swift, lại nhìn nhìn nàng sau lưng biệt thự, lại kéo ra cửa xe không nhúc nhích.

Matthew lập tức hỏi,“Chuyện gì? Là Lily tìm ta sao?”

“Lên xe !” Helen - Hermann đối Matthew vẫy vẫy tay,“Lên xe lại bàn.”

Nghe nói như thế, Matthew lập tức minh bạch, phỏng chừng sự tình không thể trước mặt ngoại nhân mặt nói, quay đầu đối Taylor - Swift nói,“Ta đi trước, đợi các nàng tỉnh thay ta lời nói xin lỗi.”

Taylor - Swift nhẹ nhàng gật đầu,“Ngày sau ta lại cho ngươi gọi điện thoại.”

Helen - Hermann đem chìa khóa xe ném cho Braun - Williams,“Ngươi tới lái xe, ta tinh thần không phải rất tốt.”

Braun - Williams không có nhiều lời, thu hảo chìa khóa lên chiếc Benz kia xe việt dã điều khiển vị, về phần mở ra kia chiếc xe, đẳng hừng đông sau khiến mặt khác bảo tiêu lại đây lái về đi liền là.

Matthew đối Taylor - Swift phất phất tay, đến kéo sau trên cửa xe xe, Helen - Hermann từ bên kia cũng lên xe.

Cửa xe đóng lại, Braun - Williams phát động xe hướng phía trước, không đợi Matthew đặt câu hỏi, Helen - Hermann liền nói,“Lily tối hôm qua cho ngươi gọi điện thoại, làm sao cũng liên hệ không được ngươi, sau đó đem điện thoại đánh tới ta bên này, nàng vẫn đang khóc, giống như phát sinh thật không tốt sự tình, ta hỏi nàng nàng lại không chịu nói, ta chỉ làm cho Braun tìm ngươi.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta di động dừng ở biệt thự trong phòng thay quần áo .”

Nói xong, hắn lấy di động ra, gọi lại cái kia điện thoại, điện thoại vừa vang, liền bị bên kia nhân chuyển được , giống như vẫn có người canh giữ ở điện thoại biên như vậy.

“Giáo phụ !” Ống nghe trung vang lên chính thức Lily - Depp thanh âm, trong thanh âm còn mang theo khóc nức nở,“Giáo phụ, là ngươi sao?”

Matthew thanh âm phóng nhẹ phóng nhu,“Là ta, Lily.”

Còn không kịp hỏi phát sinh cái gì, bên kia Lily - Depp liền khóc nói,“Giáo phụ, ngươi...... Ngươi có thể đến Pháp quốc sao? Ta...... Ta không biết nên tìm ai, ngươi là của ta giáo phụ......”

Nghe được này khóc thanh âm, Matthew nhanh chóng an ủi nói,“Thân ái , sao thế này? Ai chọc ngươi ? Ngươi yên tâm, giáo phụ hội giáo huấn hắn !”

Tuy rằng gặp mặt số lần không phải rất nhiều, nhưng hắn ấn tượng trong, Lily - Depp là lạc quan sáng sủa nữ hài, nguyên bản hắn còn tưởng qua vài ngày mua kiện lễ vật gửi qua bưu điện đến Pháp quốc, cuối tháng chính là Lily - Depp mười hai tuổi sinh nhật .

Là nào không có mắt dám đem hắn giáo nữ khi dễ như vậy thương tâm khóc?

Lily - Depp vẫn là mang theo khóc âm nói,“Ba ba...... Ba ba không cần...... Không cần ta cùng mụ mụ .”

Lời này vừa ra, Matthew nháy mắt không nói gì, Depp làm cái gì?

Điện thoại trung Lily - Depp còn tại nói,“Ba ba muốn cùng mụ mụ chia tay, không cần chúng ta hai .”

Matthew nhíu mày, Amber - Heard hiện tại bị hắn giáo dục dễ bảo, Depp bên kia như thế nào còn ra vấn đề, chẳng lẽ là chính mình nhớ lầm ?

“Giáo phụ......” Lily - Depp càng khóc dữ dội hơn,“Ta nên làm cái gì bây giờ?”

Loại sự tình này đối một mười hai tuổi nữ hài đến nói, không thể nghi ngờ là trời đều sụp.

Matthew chỉ có thể nói,“Đừng có gấp, Lily. Ta này liền tiến đến Pháp quốc.”

Mặc kệ nói như thế nào, Lily - Depp đều là hắn giáo nữ, hắn cùng Depp cũng có gần mười năm giao tình.

Lại an ủi vài câu, bên kia cắt đứt điện thoại sau, Matthew đối Helen - Hermann nói,“Giúp ta đính nhanh nhất tiến đến Pháp quốc vé máy bay.”

Helen - Hermann gật đầu, mở ra túi xách lấy ra gương cùng khăn giấy bao, nhắc nhở nói,“Lau trên mặt son môi ấn.”

Matthew cũng không có ngượng ngùng, nhún nhún vai tiếp qua.

“Ngươi thật sự là một điểm tiết chế cũng không có.” Helen - Hermann cũng tương đương bất đắc dĩ,“Đêm nay có mấy cái nữ nhân?”

“Cái gì?” Matthew cố ý làm bộ như không có nghe hiểu.

Helen - Hermann chỉ chỉ hắn mặt,“Son môi nhan sắc cùng thần hình ít nhất có bốn chủng.”

Matthew mở ra hoá trang kính nhìn thoáng qua, quả nhiên là như thế này, trên mặt cùng trên cổ có mấy cái vết son, tuy rằng hắn không có bính vài thứ kia, nhưng Taylor - Swift cùng nàng các khuê mật lại đều dùng, khó tránh khỏi hưng phấn quá.

Helen - Hermann nhàn nhạt nói,“Ngươi mấy ngày hôm trước cùng Margot Robbie đi xạ kích câu lạc bộ ước hội, ta còn nghĩ đến ngươi muốn chăm chú theo đuổi nàng đâu, không nghĩ tới......”

Nói tới đây, nàng không khỏi lắc lắc đầu.

Matthew không có đáp lời, gặp Helen - Hermann đặt vé, đối Braun - Williams nói,“Đi quốc tế sân bay.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 946: Trời Sinh Tình Chủng

Đi đến Pháp quốc, Matthew đuổi tới Johnny - Depp cùng Vanessa - Paradis hào trạch ở Paris vùng ngoại thành, không có trực tiếp đăng môn bái phỏng, trước liên hệ Lily - Depp, Lily - Depp trực tiếp trốn học tìm lại đây.

Lily - Depp nhìn thấy hắn liền vẫn đang khóc, Matthew không phải rất biết an ủi người, bao nhiêu có điểm chân tay luống cuống.

“Thân ái .” Hắn chỉ có thể tận lực an ủi nói,“Không có việc gì , lại khóc liền không đẹp.”

Lily - Depp ánh mắt đều khóc đỏ, lau nước mắt, còn mang theo nức nở, nói,“Giáo phụ......”

Một câu còn chưa nói xong, nàng lại khóc lên.

Matthew nhanh chóng mở ra một bao khăn giấy, rút ra nhất trương đưa tới Lily - Depp trước mặt,“Đến cùng sao thế này, theo ta nói nói hảo sao?”

Nghe nói như thế, Lily - Depp rốt cuộc dừng lại khóc, tiếp nhận khăn giấy xoa xoa, nói,“Ba ba muốn cùng mụ mụ chia tay.”

Matthew xoa xoa trán, cùng hắn đoán quả nhiên không sai biệt lắm.

“Ba ba năm nay nhận thức một nữ nhân, cũng là diễn viên.” Mười hai tuổi hài tử đã hiểu được không ít chuyện , Lily - Depp lời nói ra khỏi miệng coi như có trật tự,“Này xấu nữ nhân không biết như thế nào mê hoặc ba ba, ba ba muốn cùng mụ mụ chia tay, còn muốn ta cùng mụ mụ......”

Nói tới đây, nàng trong ánh mắt lại chảy ra hai hàng nước mắt.

Tuy rằng Lily - Depp nói không nhiều, nhưng Matthew cũng đại khái nghe minh bạch , phỏng chừng Depp là có tân bạn gái, muốn cùng Vanessa - Paradis chia tay, khiến Lily - Depp cùng mẫu thân.

Loại này việc nhà như thế nào quản? Matthew có điểm đau đầu, Depp không giống hắn cùng Leonardo như vậy hoa, lại cũng không phải toàn tâm toàn ý hảo nam nhân, không nói ngắn ngủi kết giao nữ nhân, chỉ riêng chính thức bạn gái cũng có một chuỗi dài.

Hơn nữa cùng hắn bất đồng, Depp là phi thường tin tưởng tình yêu .

Trọng yếu nhất là, liền hắn biết, Depp này nhân tại tình yêu phương diện là phi thường cố chấp , một khi động tình, thường xuyên làm chút người khác thoạt nhìn có chút ngốc sự, tỷ như chín mươi niên đại sơ đem Winona - Ryder danh tự xăm ở trên người, phù hợp Kate - Moss tiết tấu đi hít thuốc phiện, vì Vanessa - Paradis chuyển đến Pháp quốc cư trụ đợi đã (vân vân).

Dùng Thái Bình Dương bờ bên kia mà nói đến hình dung, Johnny - Depp chính là trời sinh tình chủng.

“Giáo phụ......” Lily - Depp nhìn nhìn Matthew, hỏi,“Ngươi có thể giúp ta sao?”

Matthew gật gật đầu,“Ta đến Paris chính là giúp ngươi .”

Lily - Depp trong ánh mắt lóe qua một tia mong chờ, tựa hồ từ Matthew trên người thấy được hi vọng,“Ngươi là ba ba tốt nhất bằng hữu, có thể khuyên nhủ hắn sao?”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta sẽ cùng Depp nói chuyện.”

Loại sự tình này chỉ có thể tận lực nếm thử một chút, hiệu quả thế nào thật sự rất khó nói.

Mắt nhìn Lily - Depp, Matthew chỉ có thể ở trong lòng thở dài, không biết từ nơi nào xem qua một thiên văn chương, nói là cha mẹ chia tay, đối chừng mười tuổi hài tử thương tổn là lớn nhất .

Lại nhỏ một ít, còn không như thế nào hiểu chuyện, tỉnh tỉnh mê mê cũng làm không rõ cụ thể phát sinh cái gì; Lại lớn hơn một chút, liền có nhất định độc lập tính, đối cha mẹ ỷ lại sẽ giảm bớt.

Này tuổi trẻ, vừa hiểu chuyện lại không ly khai cha mẹ.

Matthew theo sau đem Lily - Depp đuổi về gia, thuận tiện đăng môn bái phỏng, nhưng Johnny - Depp không ở, chỉ có Vanessa - Paradis ở nhà, hắn cùng với Vanessa - Paradis không tính rất quen thuộc, chỉ là nói đơn giản vài câu, liền chủ động cáo từ ly khai.

Vanessa - Paradis nhìn qua có chút thương tâm, còn có điểm phẫn nộ, lại khống chế thực hảo.

Chung quy đều là hỗn giới giải trí nhân, phân phân hợp hợp sự thấy được nhiều lắm, tự thân cũng không phải không có kinh lịch qua.

Nếu không phải Lily - Depp đưa hắn đi ra thời điểm, lại lần nữa năn nỉ hắn này giáo phụ hỗ trợ, Matthew đều có buông tay đi tìm Johnny - Depp tính toán.

Đây là phi thường tư nhân sự, cho dù là hảo hữu cũng không hảo nhúng tay.

Rời đi Lily - Depp gia, Matthew trực tiếp cấp Johnny - Depp gọi điện thoại, nói cho chính hắn tại Paris, muốn hẹn hắn uống cà phê.

Johnny - Depp không có chối từ, một ngụm ứng xuống dưới.

Nửa giờ sau, Matthew tại sông Seine biên một nhà khách sạn quán cà phê bên trong, gặp được Johnny - Depp.

“Ngươi như thế nào đến Pháp quốc ?” Johnny - Depp rất ngạc nhiên,“Lần trước thông điện thoại, ngươi không phải nói muốn đi Australia chuẩn bị tân phim sao?”

Matthew nói thẳng,“Lily ngày hôm qua đánh cho ta điện thoại, ta chuyên môn tới được.”

Johnny - Depp đại khái đoán được Matthew lời này ý tứ, nói,“Không có việc gì, rất nhanh liền sẽ qua đi .”

Matthew xoa xoa mặt, khiến chính mình tập trung tinh thần, ngày đó ra sức chiến đấu một đêm, vừa ngủ liền bị đánh thức, tiếp ngồi máy bay đến Pháp quốc, liên sai giờ cũng không có đổ, thật có điểm mệt.

“Depp, đây là của ngươi việc tư, ta vốn không nên nói chuyện.” Matthew uống một ngụm nùng cà phê,“Nhưng ta là Lily giáo phụ, Lily đánh cho ta điện thoại khi khóc phi thường thương tâm.”

Johnny - Depp há miệng thở dốc, tựa hồ không biết nên nói cái gì mới tốt.

Matthew buông xuống ly cà phê, hỏi,“Cái kia nữ nhân như vậy xuất sắc? Đáng giá ngươi buông tay hiện tại gia đình cùng nữ nhi?”

Johnny - Depp không chút do dự gật đầu,“Chúng ta là chân ái.”

“Ta......” Matthew một câu ngạnh sinh sinh nghẹn trở về, nghĩ nghĩ, nói,“Ngươi xác định?”

Johnny - Depp lập tức nói,“Ta tính toán tháng sau cùng nàng đính hôn, muộn nhất sang năm kết hôn.”

“Cái gì?” Matthew phi thường ngoài ý muốn.

Vanessa - Paradis cùng Johnny - Depp cùng một chỗ vượt qua mười năm, liên Lily - Depp đều có , Johnny - Depp cũng không có cùng nàng kết hôn.

Matthew không khỏi hảo kỳ hỏi,“Nàng là loại người nào?”

“Pháp quốc một nữ diễn viên, rất phổ thông.” Johnny - Depp hồi đáp.

Matthew lại uống một ngụm cà phê nâng cao tinh thần, hỏi,“Nàng bao nhiêu đại?”

Johnny - Depp nhỏ giọng hồi đáp,“Hai mươi tuổi.”

Matthew trầm mặc, tuổi trẻ chính là lớn nhất ưu thế, ai không thích tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân? Hắn hơi chút tự hỏi, mới thử nói,“Ngươi xác định đây là tình yêu? Không phải nhất thời xúc động?”

Lời này thoáng có điểm trọng, Johnny - Depp nhíu nhíu lông mày, nói,“Matthew, ta biết ngươi là quan tâm ta, nhưng chuyện này ta đã suy xét hảo.”

Nói đã đến nước này, Matthew cũng vô pháp lại khuyên, Johnny - Depp cũng sẽ không nghe.

Matthew đem còn thừa cà phê tất cả đều uống mất, còn nói thêm,“Depp, ngươi chú ý điểm phương thức cùng phương pháp, không cần xúc phạm tới Lily.”

Lời này Johnny - Depp nghe đi vào, nói,“Ta sẽ .” Hắn thò tay lại đây, vỗ nhẹ nhẹ Matthew cánh tay,“Ta biết ngươi là quan tâm ta cùng Lily, nhưng ta một lần này thật là tìm đến chú định người kia, ta phi thường xác định nàng muốn làm bạn ta đi hoàn nhân sinh linh hồn bạn lữ.”

Depp đều nói như vậy , Matthew thật sự không nói chuyện đáp lại, chỉ có thể nói,“Bận tâm dưới Lily.”

Johnny - Depp lại gật đầu, nhưng tựa hồ không có đem nữ nhi để ở trong lòng, lại nói lên hắn linh hồn bạn lữ,“Ngươi tại Paris đãi vài ngày? Qua hai ngày nàng liền về Paris, ta giới thiệu các ngươi nhận thức.”

Matthew đối với này không có hứng thú, nói,“Ta ngày mai muốn đi, kịch tổ đã chạy tới Australia , ta tất yếu quá khứ cùng kịch tổ hội hợp.”

Johnny - Depp lên tiếng, nói,“Về sau có chính là cơ hội.”

Cùng Johnny - Depp lại hàn huyên một hồi, Matthew liên tục đánh mấy cái ngáp, Johnny - Depp bỗng nhiên quan tâm hỏi,“Gần nhất trong giới có tiểu đạo tin tức, nói ngươi tại hít thuốc phiện?”

Matthew vừa muốn trả lời, lại đánh thật lớn một ngáp.

Johnny - Depp khuyên,“Ta chạm qua vài thứ kia, rất muốn mạng. Matthew, ngươi vẫn là sớm từ bỏ.”

Matthew biết Johnny - Depp hiểu lầm , nói,“Ta đây không phải độc nghiện phát tác, là mệt .”

Một mình đấu hoàn nhiều như vậy nữ nhân, lại vội hồ hồ từ Los Angeles đuổi tới Paris, trung gian cơ hồ không có nghỉ ngơi, không mệt mới là lạ đâu.

Johnny - Depp thấp giọng hỏi,“Nghe đồn là thật sao?”

Matthew lắc đầu,“Giả .” Hắn dặn dò nói,“Việc này không cần đối với người khác nói, ta cố ý chế tạo giả tượng.”

Song phương nhận thức đều nhanh mười năm , Johnny - Depp bao nhiêu lý giải Matthew, biết hắn khả năng tại tính toán cái gì, lập tức nói,“Yên tâm, ta biết nên làm như thế nào.”

Matthew cảm giác mí mắt có chút trầm, dứt khoát cáo từ,“Về sau lại trò chuyện, ta về trước khách sạn ngủ bù.”

Johnny - Depp còn nói thêm,“Ta để người đưa ngươi.”

Hắn gọi đến tài xế, khiến hắn lái xe đem Matthew đưa đến vào ở khách sạn, Matthew sau khi trở về, cứ việc rất mệt, vẫn là trước vọt nước lạnh tắm nâng cao tinh thần.

Về phần Johnny - Depp hiểu lầm hắn hít thuốc phiện, vừa đến là xác thật mệt mỏi, thứ hai gần nhất diễn trò diễn tập quen , không tự giác liền nhập hí .

Vì mê hoặc Harvey - Weinstein, trừ Oscar chi dạ trước mặt diễn vừa ra ngoài, hắn không chỉ một lần tại cùng người trong giới gặp mặt khi có điều biểu hiện, Hollywood đối thuốc phiện một điểm đều không xa lạ, rất nhanh tiểu đạo tin tức liền chung quanh truyền lưu.

Về hắn khả năng nhiễm lên độc nghiện lời đồn đãi, cũng dần dần tại trong giới một vài người ở giữa truyền lưu lên đến, thậm chí ngay cả Thiên Sứ trù tính công ty đều thả ra một ít tương quan tin tức.

Chỉ cần Harvey - Weinstein tin tưởng thuốc phiện có thể hủy hắn, khẳng định sẽ kiên nhẫn đợi đi xuống.

Ronan - Farrow cùng Bob - Weinstein bên kia đều cần thời gian.

Matthew xung qua tắm, cấp Lily - Depp đánh điện thoại, nói cho Lily - Depp, hắn đã cùng Johnny - Depp gặp mặt, đang suy nghĩ biện pháp cùng Johnny - Depp đàm.

Vừa gặp mặt, Matthew xác định một điểm, Johnny - Depp hồi tâm chuyển ý căn bản không có khả năng, cha mẹ chia tay tất nhiên thương đến hài tử, hi vọng Johnny - Depp chú ý phương thức phương pháp, có thể đem thương tổn hàng đến thấp nhất.

Lại nói, chẳng lẽ thật là hắn nhớ lầm , thông đồng lên Johnny - Depp nhân không phải Amber - Heard, mà là là người khác?

Nhưng Matthew rất nhanh liền tưởng minh bạch , Johnny - Depp đại minh tinh địa vị, vài ức dollar thân gia đặt ở nơi này, dù cho không có Amber - Heard, cũng có là lấy tuổi trẻ xinh đẹp làm đầu tư nữ nhân.

Đương nhiên, này cũng có khả năng là chân ái, nói không chừng Johnny - Depp thật tìm đến nhân sinh linh hồn bạn lữ.

Điện thoại trong, Lily - Depp cảm xúc thoáng hảo một điểm, lâm cắt đứt điện thoại phía trước, còn hướng Matthew để lộ một tin tức, nàng giáo mẫu Keira - Knightley cũng đến Paris.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 947: Vs Có 3 Bitch

“Ngươi tới Paris cũng là vì Depp cùng Lily sự?”

Ngồi ở khách sạn đại đường nơi nghỉ ngơi trong góc hẻo lánh, Matthew nhìn đối diện Keira - Knightley, hỏi,“Lily cũng cho ngươi gọi điện thoại?”

Keira - Knightley nhẹ nhàng gật đầu,“Đúng vậy, nàng nói cho ngươi gọi điện thoại không ai tiếp, liền đánh cho ta điện thoại, ta tại Philippines quay phim đâu, tiếp đến điện thoại lập tức chạy lại đây.”

Matthew hỏi,“Ngươi gặp qua Depp sao?”

“Gặp qua .” Keira - Knightley lắc đầu,“Đêm qua gặp , hắn nói các ngươi buổi chiều vừa gặp qua.”

Nàng uống một ngụm nước, còn nói thêm,“Depp nói ngươi khuyên hắn ?”

“Ân.” Matthew lên tiếng, nói,“Không có bất cứ hiệu quả, cho nên ta chỉ là cường điệu nhắc nhở hắn bận tâm Lily cảm thụ, không cần xúc phạm tới Lily.”

Keira - Knightley thở dài,“Ta lại đây tìm ngươi phía trước, vừa thấy Lily, nàng...... Nàng cảm xúc thật không tốt.”

Matthew nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Depp cùng Vanessa còn không có chính thức chia tay, kế tiếp khẳng định muốn nháo một đoạn thời gian, song phương có lẽ còn có xé rách mặt khả năng, này đối Lily đến nói mới là gian nan nhất .”

“Ngươi nhẫn tâm nhìn chúng ta giáo nữ nhận đến thương tổn?” Keira - Knightley hỏi.

Matthew bưng lên chén nước, chậm rãi uống một ngụm nhỏ, lúc này mới nói,“Cũng nhanh đến nghỉ hè , ta tính toán tìm Vanessa nói chuyện, khiến nàng vi Lily xin phép, sau đó ta mang Lily đi Australia Queensland, chỗ đó tin tức tương đối ngăn cách, chờ ta quay chụp hoàn The Martian trở về, phỏng chừng Depp cùng Vanessa sự đã bình ổn , như vậy có thể tránh cho Lily nhận đến trực tiếp thương tổn.”

“Này......” Keira - Knightley tự hỏi một hồi lâu, tán thành nói,“Biện pháp này cũng không tệ lắm, tạm thời cũng không có càng tốt .”

Trốn đến hải ngoại đi giải sầu, tổng so tận mắt chứng kiến cha mẹ xé bức tốt hơn nhiều, liền tính Johnny - Depp cùng Vanessa - Paradis sẽ không bùng nổ, hai vị đại minh tinh ly hôn, tại truyền thông nhuộm đẫm dưới, cũng sẽ sao ồn ào huyên náo.

Matthew buông xuống chén nước, nói,“Đây là không có cách nào biện pháp.”

Keira - Knightley lại có tiến thêm một bước suy xét,“Việc này vẫn là giao cho ta đi. Ta cùng Vanessa càng quen thuộc, buổi tối đi tìm nàng cùng Lily nói chuyện, phỏng chừng vấn đề không lớn, khiến Lily tạm thời theo ta đi Philippines, ta chiếu cố nàng so ngươi càng phương tiện.”

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Kia hảo, việc này giao cho ngươi .” Hắn lại nhắc nhở nói,“Tương lai mấy tháng, ta đại bộ phận thời gian đều sẽ tại Australia, chỗ đó cự ly Philippines cũng không xa, có chuyện ngươi liền mang Lily đi tìm ta.”

Keira - Knightley ở phương diện này không quá tin cậy Matthew này không đáng tin gia hỏa, nói,“Yên tâm đi, ta có thể làm định.”

Matthew vẫn là nhắc nhở nói,“Ngàn vạn đừng miễn cưỡng Lily.”

Hai người lại nói một hồi Lily - Depp sự, Keira - Knightley bỗng nhiên hảo kỳ nói,“Rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân, có thể đem Depp mê thành như vậy?”

Matthew xòe tay,“Ta chưa thấy qua, cũng rất ngạc nhiên.” Hắn chậm rãi nói,“Depp nói kia nữ nhân là diễn viên, chỉ có hai mươi tuổi, phỏng chừng tuổi trẻ xinh đẹp là lớn nhất ưu thế.”

Keira - Knightley nhìn Matthew liếc nhìn,“Các ngươi nam nhân, thật là làm cho người ta không nói được lời nào.”

Matthew không tiếp lời của nàng, ngược lại nói,“Ta ngược lại lo lắng Depp bị người lừa bịp.”

Keira - Knightley tựa hồ không quá tán đồng quan điểm của hắn,“Tình yêu loại sự tình này, ai có thể nói được chuẩn.”

“Chúng ta ba nhận thức cũng sắp mười năm , ngươi cảm giác một người tuổi còn trẻ nữ hài chân tâm yêu phải Depp tỷ lệ lớn bao nhiêu?” Matthew nhẹ nhàng vuốt ve chén nước, nói,“Đơn giản là tiền cùng danh khí, chân ái......”

Hắn lắc lắc đầu.

Keira - Knightley chỉ chỉ hắn,“Ngươi người này a, thật sự là không tiếc lấy tối ác liệt ánh mắt đến đối đãi người khác.” Nàng xem hướng Matthew,“Ngươi minh bạch cái gì là chân ái sao?”

Matthew không rõ Keira - Knightley ý tứ.

Keira - Knightley tiếp tục nói,“Ngươi cũng không có qua chân ái, làm sao có khả năng biết cái gì là chân ái đâu? Cho nên, ngươi tối không thích hợp bình phán này hay không là chân ái.”

Nghe nói như thế, Matthew thế nhưng không biết nói gì đáp lại, xác thật, hắn không thể bình phán Johnny - Depp cùng kia liên tính danh đều không biết nữ nhân có phải hay không chân ái.

Khiến hắn đi phán đoán mà nói, hắn căn bản sẽ không từ tình yêu góc độ xuất phát, ngược lại sẽ đem tình yêu đặt ở cuối cùng một vị, đem cái khác càng thêm hiện thực nhân tố đặt ở phía trước: Depp năm gần năm mươi, một hai mươi tuổi tuổi thanh xuân nữ lang, vì cái gì muốn cùng Depp cùng một chỗ? Đặc biệt nàng vẫn là diễn viên, dựa theo Hollywood phổ biến quy luật, nữ nhân này tất nhiên là nhìn trúng Depp danh khí cùng thân gia.

Dù cho hai người kết hôn ký hiệp nghị trước hôn nhân, tương lai một khi ly hôn mà nói, cái kia nữ nhân không chiếm được bao nhiêu tiền, nhưng nàng danh khí tăng lên là tất nhiên , muốn lấy đến chút trọng yếu nhân vật hơn nữa thù lao đại trướng không cần rất thoải mái.

Về phần tình yêu......

Matthew thừa nhận, từ nghe Lily - Depp nói lên kia một khắc khởi, hắn liền không suy xét qua Depp cùng kia nữ nhân có phải hay không có yêu.

Có lẽ chính mình tâm lý thật có chút vấn đề?

Matthew lắc đầu, thoát khỏi này mấy mạc danh kỳ diệu cảm xúc, nói,“Mặc kệ Depp cùng cái kia nữ nhân rốt cuộc như thế nào, chúng ta giáo nữ sẽ nhận đến thương tổn là sự thực không cần bàn cãi.”

Keira - Knightley đồng tình gật đầu,“Lily cảm xúc phi thường suy sụp.”

Hai người đề tài cuối cùng lại về đến Lily - Depp trên người, thẳng đến Keira - Knightley rời đi, cũng chưa từng nói đến giữa bọn họ kia đoạn đặc thù chuyện cũ.

Matthew cùng Keira - Knightley thái độ đều phi thường minh xác, nếu không có khả năng đi đến cùng nhau, quá khứ cũng liền qua đi , tương lai tất nhiên đều có sinh hoạt.

Nguyên bản, Matthew là tưởng hôm nay buổi chiều liền rời đi Paris, phản hồi Los Angeles, sau đó hội hợp The Martian kịch tổ sau, lại đi Australia bang Queensland.

Cùng Keira - Knightley trò chuyện qua sau, hắn lâm thời thay đổi kế hoạch, trốn ở Paris đợi một đêm, vào lúc ban đêm Keira - Knightley cho hắn gọi điện thoại, nàng cùng Vanessa - Paradis cùng Lily - Depp nói qua sau, thuyết phục này hai người, Vanessa - Paradis rất nhanh liền sẽ vi Lily - Depp xin phép, sau đó khiến Keira - Knightley mang Lily - Depp đi viễn đông địa khu giải sầu.

Đây cũng là hiện tại tốt nhất biện pháp .

Matthew lại nhìn Lily - Depp một lần, theo sau cưỡi phi cơ chuyến quay trở về Los Angeles, phản trình thời điểm, hắn còn tại suy xét, chẳng lẽ chính mình thật không hiểu tình yêu sao? Lại nói, hắn cũng là yêu đương qua nhân a.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Keira - Knightley nói lời nói không phải không có lý, năm đó chân tâm đối đãi Britney - Spears là cái gì cảm giác, tại như vậy nhiều năm hỗn loạn sinh hoạt sau, giống như quên không còn một mảnh, dẫn đến hiện tại nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân, sở hữu ý tưởng đều là đẩy ngã đẩy ngã lại đẩy ngã.

Kết quả như vậy chính là, hắn liên bình phán hai người ở giữa có phải hay không có yêu, đều bị nhân nhận định tư lịch không đủ......

Matthew ở phương diện này tâm rất đại, tuy rằng Keira - Knightley mà nói cùng Oscar chi dạ khi Elizabeth - Olsen như vậy, bao nhiêu đều kích thích đến hắn, nhưng hắn như cũ không để ở trong lòng, rất nhanh liền ném tới một bên, tiếp tục nhất quán công tác cùng sinh hoạt.

Trở về sau, hắn liên hệ Taylor - Swift, Taylor - Swift đã rời đi Los Angeles, tiếp tục chính mình tuần diễn, nàng các khuê mật cũng đều lập tức giải tán, phần mình đi bận rộn chính mình sự tình .

Chỉ có Cara - Delevingne cho hắn gọi điện thoại, nói có thời gian mà nói hai người ngầm hảo hảo trao đổi trao đổi.

Đối với này Anh quốc nữ model, Matthew bởi vì Margot Robbie quan hệ, lưu có nhất định ảnh ấn tượng, từng kia bộ Harley Quinn phim, cái kia đại nhân vật phản diện nữ vu giống như chính là nàng đóng vai .

Còn có, khi đó tại Thái Bình Dương bờ bên kia mạng internet xem qua một thiên bát quái, nói là VS có tam biểu, trong đó một mơ hồ nhớ rõ là Kardashian gia tộc nhân, mặt khác hai người là ai quên , không biết có hay không Cara - Delevingne.

Taylor - Swift ngầm cùng hắn đề cập qua một câu, nói Cara - Delevingne không công tác thời điểm điên điên khùng khùng, cùng nàng không quen nhân sẽ cho rằng đây là một nghiêm trọng tinh thần phân liệt chứng bệnh nhân.

Matthew đương nhiên đáp ứng xuống dưới, còn nhớ rõ đêm đó cùng Cara - Delevingne cùng Poppy - Delevingne đôi tỷ muội hoa này ngoạn thật sự điên cuồng.

Đúng, VS tam biểu lại khiến hắn nhớ lại một sự kiện, giống như kia bát quái trung cũng nói qua, người mẫu giới còn có England tam biểu thuyết pháp, bất quá lúc ấy chính là nhàm chán xem, căn bản không có nhớ kỹ danh tự.

Nhưng ngẫm lại hiện tại giới người mẫu, phỏng chừng không thể thiếu Naomi - Campbell đại danh, vị này chỉ riêng là 2010 năm huyết toản sự kiện, thanh danh liền triệt để thối .

Matthew không có tại Los Angeles ở lâu, cuối tháng năm thời điểm, hội hợp kịch tổ đại bộ phận thành viên, bao máy bay chạy tới Australia, kịch tổ lựa chọn bang Queensland Doll so một nhà xưởng sản xuất làm trú địa, bao gồm trồng khoai tây ở bên trong đại bộ phận phòng bên trong vai diễn, đều đem ở trong này quay chụp.

Ridley - Scott sớm chạy lại đây, kịch tổ ở bên này đáp cảnh cũng cơ bản tất cả đều hoàn thành, liên trước tiên gieo trồng khoai tây đều trưởng đi ra .

Tại quay chụp phía trước, tập luyện là không thiếu được, bất quá Matthew cơ bản đều là kịch một vai, rất ít cùng kịch tổ người khác đáp hí, đại bộ phận thời gian đều là một người ở xưởng sản xuất dựng hảo hỏa tinh thổ địa bên trong, hướng địa phương một vị kinh nghiệm phong phú nông trường chủ thỉnh giáo như thế nào gieo trồng khoai tây.

Từng là vùng núi nông thôn xuất thân, hắn cũng bang trong nhà chủng qua khoai tây, tuy rằng nhiều năm không cần, dần dần phai nhạt, nhưng một lần nữa học lên, thượng thủ vẫn là tương đối khối .

Còn có chính là xuyên lên đồ du hành vũ trụ trước tiên thích ứng, tương lai quay chụp thời điểm, hắn có tương đương bộ phận vai diễn đều là mặc đồ du hành vũ trụ tại hoạt động, cứ việc kịch tổ một lần nữa thiết kế đồ du hành vũ trụ so trong hiện thực nhẹ nhàng cùng tiện lợi, phân lượng như cũ rất đủ, mặc hoạt động không phải kiện dễ dàng sự.

Mặt khác, Ridley - Scott nguyên bản muốn cho nhân cùng thái bình bờ bên kia liên hệ, xem có thể hay không qua bên kia lấy cảnh, tìm một đống trung thức phong cách kiến trúc, đảm đương trong kịch bản bên kia vũ hàng trung tâm ngoại cảnh .

Nhưng Matthew khiến hắn hủy bỏ này kế hoạch, mà là đem bên kia vũ hàng trung tâm sửa ở bờ sông Danube, nghiên cứu này nguyên nhân chỉ vì một điểm, hư nghĩ trung tâm không cần cùng trong hiện thực bên kia vũ hàng nghiệp sinh ra bất cứ liên hệ, bằng không khẳng định không thông qua kéo lớn kia một cửa.

Này bộ phim cùng American Sniper bất đồng, là muốn đẩy vào Thái Bình Dương bờ bên kia thị trường kiếm lấy đại ngạch box office .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 948: Cá Nhân Tài Nghệ Show

Bởi phía trước cùng Ridley - Scott hợp tác qua hai lần, Matthew tương đối rõ ràng lão Lôi thói quen, hắn thích nhiều cơ vị đồng bộ quay chụp, từ trên nhiếp ảnh giảng, phim tràn ngập khiêu chiến, nhưng cũng rất thú vị.

Vô luận là Matthew, vẫn là Ridley - Scott, đều hi vọng tương lai hoàn thành phim nhìn qua chân thật, nói cách khác tận khả năng đáp thực cảnh quay chụp.

Kịch tổ trung có liên quan Matthew vai diễn, chia làm hai bộ phận quay chụp, một là tại Queensland Dolbear studio trung, một bộ phận khác còn lại là tại cự ly xưởng sản xuất hơn mười dặm Anh ngoài hoang mạc trung.

Bởi kịch tổ căn bản không có khả năng tới hỏa tinh đi chụp, cho nên như thế nào xây dựng một hỏa tinh, đối với điện ảnh mà nói trọng yếu phi thường, Ridley - Scott quay chụp vũ trụ phi thường có kinh nghiệm, cho nên lần này hắn tìm đến rất nhiều hợp tác qua bạn nối khố, tại studio cùng hoang mạc trung tổng cộng dựng 20 nhiều cảnh tượng.

Đặc biệt là hoang mạc địa khu, diện tích không tính lớn, lại cung cấp phong phú đa dạng địa hình bộ dạng, mà không phải đơn giản cát vụn cùng hoang địa, đây cũng là kịch tổ lựa chọn ở trong này quay chụp ngoại cảnh nguyên nhân chủ yếu.

Kịch tổ tại chuẩn bị kỳ thời điểm, ưu sầu nhất chính là hỏa tinh hẳn là cái dạng gì nhan sắc, Matthew cùng Ridley - Scott như vậy còn có chút tranh luận,NASA cung cấp hình ảnh sắc thái cân bằng tương đối trung lập, nói cách khác cùng địa cầu sắc điệu như vậy, thêm có bất đồng máy quay lấy bất đồng màn ảnh quay chụp hỏa tinh ảnh chụp, cho nên cũng không có cách nào khác xác định chân chính hỏa tinh nên là cái dạng gì.

Sau này, Ridley - Scott tại NASA chuyên nghiệp nhân sĩ hiệp trợ dưới, đem này mấy đều nhét vào phân tích, đối hoang mạc địa khu tiến hành bố cảnh, sau đó lại điều giáo máy quay phim, đem sở hữu sắc điệu cùng màn trắng làm điều chỉnh cùng hoang mạc khám cảnh hình ảnh nhất trí.

Giống hỏa tinh nham thạch, miệng núi lửa, núi lửa, cùng với viễn cảnh cần bão cát, sở hữu thiết kế đều là căn cứ vào NASA cung cấp hỏa tinh chân thật hiện tượng.

“Hỏa tinh không chỉ mĩ lệ, hơn nữa nguy hiểm.”

Studio trường quay trung, Ridley - Scott đối Matthew nói,“Quá trình bên trong mỗi một bước đều là đối nam chính khiêu chiến, mỗi sự kiện đều có khả năng ra vấn đề.”

Hắn dặn dò nói,“Cho nên, ngươi hết thảy động tác thoạt nhìn đều phải hợp quy phạm, đều phải dè chừng cẩn thận !”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta minh bạch.”

Lấy hắn góc độ đến xem, này mấy nam chính ở trên hỏa tinh giãy dụa cầu sinh cảnh tượng, nhân vật chính thực ra có hai, một là hắn, một cái khác là tận lực chân thật hiện ra hỏa tinh.

Kịch tổ bắt đầu làm quay chụp phía trước cuối cùng chuẩn bị, Matthew tiếp nhận tạo hình sư truyền đạt mũ giáp, mang ở trên đầu, lập tức đi đến một chiếc hỏa tinh đẩy xe tiền, lại cẩn thận kiểm tra một lần trên người trang bị.

Này studio trung phủ kín cùng ngoại cảnh giống nhau hạt cát cùng đá sỏi, do là thăm dò tổ ở trên hỏa tinh trú địa, địa thế tương đối bằng phẳng, nhưng ngẫu nhiên cũng có đột xuất mặt đất hơi hơi phiếm hồng nham thạch, về phần viễn cảnh cùng thiên không, toàn muốn dựa vào hậu kỳ chế tác đến sinh thành.

Cho nên, nơi này quay chụp nơi sân, tất cả đều bao phủ tại màn xanh phía dưới, tựa như xây tại một cự đại trong lều trại như vậy.

Ridley - Scott hướng Matthew bên này hỏi thăm một câu, Matthew xung bên kia dựng thẳng lên ngón cái, lão Lôi lập tức tuyên bố quay chụp bắt đầu.

Matthew kéo xe đẩy, từ một đống năng lượng mặt trời điện bản trung gian xuyên qua, hướng cách đó không xa chất đất nhẵn nhụi địa phương đi, hắn tốc độ phi thường chậm, mỗi đi một bước đều rất cẩn thận, phảng phất phi thường gian nan.

Trong kịch bản nam chính lúc này đã bị thương, thêm trên người trầm trọng vũ trụ phục cùng máy hô hấp, cùng với vừa sống sót sau tai nạn, tất nhiên giống Ridley - Scott nói như vậy, này trên Hỏa tinh mỗi một bước đều là khiêu chiến, đều phải dè chừng cẩn thận.

Matthew lấy so tản bộ còn chậm tốc độ, kéo xe đẩy đi đến mục đích , từ trên xe lấy xuống cái xẻng, cẩn thận dè chừng đẩy ra mặt đất đá vụn, dùng lực sạn chút thổ, cất vào đẩy xe thùng xe bên trong.

Tiếp, hắn lại sạn càng nhiều thổ cất vào đi.

“Tê......”

Vừa đem thổ cất vào thùng xe trung, Matthew phát ra một trận hít ngược khí lạnh thanh âm, một bàn tay chống cái xẻng, một tay còn lại đặt tại trên bụng, tựa hồ rất đau bộ dáng.

Hắn nghỉ ngơi một hồi lâu, lúc này mới tiếp tục vừa rồi công tác, chỉ là động tác trở nên càng chậm, thoạt nhìn như là bảy tám mươi tuổi lão đầu.

Trang hơn phân nửa thùng xe thổ, Matthew thu hảo cái xẻng, kéo xe đẩy đi về, tốc độ so lúc đến chậm nhiều.

“Chỉ có này mấy thổ còn chưa đủ, ta cần phát quang thiết bị.” Matthew vừa đi vừa nói thầm,“Hỏa tinh thổ nhưỡng thành phần tuy rằng cùng địa cầu có chút cùng loại, nhưng không có vi sinh vật, ta nên đi nơi nào tìm vi sinh vật?”

Nghĩ đến đây, Matthew không khỏi ngừng lại, thở phì phò nhìn quanh bốn phía, chung quanh trừ màn xanh cũng nhìn không tới mặt khác, nhưng hắn ánh mắt phảng phất tại xem kỹ trên Hỏa tinh mờ mịt hoang dã.

Tại hỏa tinh loại địa phương này, muốn một mình sống sót, cầu sinh dục vọng muốn so với Robinson càng thêm cường liệt.

Matthew nháy mắt nghĩ tới một điểm,“Có !” Hắn kéo lên đẩy xe tiếp tục triều căn cứ đi,“Ta muốn đem ở trên hỏa tinh trồng khoai tây khoa học ra shit đến !”

Cùng qua lại quay chụp khoa học viễn tưởng phim bất đồng, này bộ phim trung, Matthew không có chân chính trên ý nghĩa cảnh hành động, muốn khiến trên Hỏa tinh kịch một vai có thể hấp dẫn nhân, trừ hỏa tinh cầu sinh cố sự tranh tranh cốt cảm ngoài, còn cần khuynh hướng cảm xúc mười phần đầy đặn nhân vật.

Dùng Matthew chính mình lời đến nói, Mark - Watney nhìn như là vây ở chim không thèm thả sh*t ngoại tinh cầu bi đát nhân vật, trên thực tế lại là phi thường lạc quan nhân vật, có được bất khuất hảo tâm tính, bất ly bất khí hảo đội hữu, cùng với kim quang lòe lòe nhân vật chính aura.

Câu kia lời kịch cũng có thể nhìn ra Matthew đối nam chính Mark - Watney nhân thiết đắp nặn.

Nguyên tác cũng không lấy nhân vật cá tính miêu tả sở trường, cũng không có khắc sâu tự hỏi linh tinh , Matthew cùng Ridley - Scott cũng vô ý với chủ đề gia tăng đào móc, cho nên nam chính nội tâm mê mang rối rắm cái gì hoàn toàn không cần.

Matthew đắp nặn nhân vật khi, chỉ cần chốc chốc trầm ổn bình tĩnh phá được nan đề, chốc chốc ngốc ngốc chân tình biểu lộ, tại vui sướng khi cười vui, tại gặp cản trở khi đến dưới vừa đúng bùng nổ liền tính hoàn thành nhiệm vụ, này mấy đối với kinh nghiệm hí trường hắn có thể nói hạ bút thành văn.

Xác thực điểm đến nói, Ridley - Scott dùng màn ảnh giảng thuật một kỹ thuật trạch cố sự đồng thời, Matthew tại đắp nặn nhân vật trung muốn thường thường bán manh.

Tỷ như cảnh tượng thiết kế trung, nam chính sẽ mặc phong phú đồ du hành vũ trụ ngốc trên mặt đất họa giới, cau mày quấy phân chuồng, bị khinh khí bạo tạc khí lãng lật ngã xuống đất, không biết làm sao thổ tào đội trưởng Lewis không xong âm nhạc phẩm vị, cùng với vô số lần trung nhị bệnh phát tác thức tuyên bố “Ta là hỏa tinh thực dân giả !”“Ta là vũ trụ hải tặc !”“Ta là Iron Man !”.

Tóm lại, trận này ngoại tinh mê thất mây đen mù sương, muốn bị hắn triển hiện ra dương quang một chút xua tan.

Matthew cùng Ridley - Scott không chỉ một lần thương thảo qua, như vậy lấy kỹ thuật làm đệ nhất biểu hiện lực cứng rắn khoa học viễn tưởng cố sự, mới có thể càng hảo kiêm cụ mới mẻ cảm cùng chân thật cảm, xây dựng ra vượt qua không gian sức dãn.

Này bộ phim chế tác hạch tâm, thực ra chính là hardcore khoa học viễn tưởng, nhuyễn manh Matthew, lại thêm muốn Đông Sơn tái khởi Ridley - Scott.

Đương nhiên, cũng ít không được NASA kỹ thuật duy trì.

Đối với cùng Matthew hợp tác,NASA từ vừa bắt đầu liền biểu hiện ra thật lớn nhiệt tình, bọn họ ý tưởng không khó đoán được -- bắt lấy cơ hội này cho mình trưởng mặt.

Hỏa tinh chở người thăm dò kế hoạch vốn vẫn ở NASA nghị sự nhật trình bên trên, hai năm nay cái gọi là hỏa tinh nhất hào thực dân kế hoạch huyên ồn ào huyên náo, đối với “Chinh đồ là tinh thần đại hải” không gian khoa học gia cùng trung nhị thiếu niên nhóm đến nói, hỏa tinh hướng đến đều là vũ trụ thực dân kế hoạch thích hợp nhất thực nghiệm trường.

Tại đây một trụ cột bên trên, tương quan khoa học kỹ thuật triển lãm là có thể tại hạn định phạm vi bên trong làm ra không thái quá mở rộng, từ tàu không gian cùng đồ du hành vũ trụ thiết kế, đến các nhân viên tàu vũ trụ hỏa tinh ở mặt ngoài sở sử dụng cư thất cùng hỏa tinh xe, tại thích hợp phát huy tương lai cảm thiết kế lúc ưu tiên suy xét công năng thực hiện, cũng rất lớn hạn độ cùng hiện có công năng hình thức áp sát.

Kịch tổ thiết kế trung rất nhiều chi tiết thậm chí trực tiếp rập khuôn NASA nhân viên vũ trụ hằng ngày, tỷ như không trọng trạng thái dưới nhân viên vũ trụ tại khoang thuyền ở giữa tuần tra tới lui xuyên toa, vì gia nhân viễn trình biểu diễn như thế nào uống nước kiều đoạn, tuy bình thường lại cũng có càng tiếp địa khí thú vị mọc lan tràn.

Thực ra Matthew cùng Ridley - Scott đều phi thường rõ ràng, cuối cùng này bộ phim từ trên trình độ nào đó đến nói, giống như là một bộ hỏa tinh bản cầu sinh chương trình thực tế, lớn nhất bán điểm không hơn nam chính như thế nào lợi dụng hữu hạn tài nguyên tại đây cằn cỗi dị thế giới thực hiện tự cứu, cùng với NASA các thiên tài như thế nào tại lãnh đạo xé bức cãi cọ lúc phát động thông minh tài trí hoàn thành vượt qua trên ức km đại cứu viện.

Này mấy nhìn như không thể hoàn thành nan đề cùng ra ngoài ý liệu giải quyết phương thức tắc cấu thành toàn bộ cố sự tinh túy -- như thế nào lợi dụng hữu hạn tài nguyên hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ, trừu tượng một điểm đến nói chính là, như thế nào tại cấp định mới bắt đầu điều kiện cùng biên giới điều kiện dưới cầu được vấn đề giải.

Cứng rắn phim khoa học viễn tưởng trung, não động mở được đại cũng không khó, khai được hảo cũng rất khó, muốn tưởng khai được khoa học càng là khó càng thêm khó.

The Martian là một bộ thiết lập tại tương lai kịch tình phiến, nhìn qua tất yếu có khoa học căn cứ, kịch tổ có đến từ NASA, JPL cùng Âu Châu vũ hàng cục cố vấn, từ trước mắt khoa học góc độ đến nói, có 80% gì đó đều là chân thực có thể tin .

Matthew rất sớm phía trước, liền xác định đắp nặn nhân vật này hạch tâm -- tại vận mệnh trước mặt không cúi đầu, kiên trì lấy lạc quan tích cực thái độ đối mặt khó khăn.

Biểu diễn này bộ phim lớn nhất khiêu chiến vẫn là “Một người.”

Mọi người đều biết, kịch một vai hướng đến không tốt diễn, muốn diễn hoàn mỹ khiến người ta chú ý càng khó.

Bởi Matthew chỉ cần tại Australia quay chụp, sẽ không đi NASA cùng địa phương khác quay chụp, từ hắn cá nhân góc độ xuất phát, trận này hỏa tinh cứu viện, cùng này nói là NASA như thế nào vắt hết óc tới cứu viện chính mình, không bằng nói hắn mượn cơ hội này, hướng địa cầu livestream một hồi trung thanh niên lý công trạch cá nhân tài nghệ tú -- tạo thủy, tạo không khí, dùng chính mình tiện tiện trồng khoai tây, thủ đào hạch điện động cơ, ngàn dặm xa xôi tìm bỏ hoang kẻ dò đường hào để cùng địa cầu liên lạc, cuối cùng còn mở ra “Không mui phi thuyền” Một đường Phi Thiên.

Vì thế, Matthew còn chuyên môn tìm người livestream tú nhìn nhìn.

Đáng tiếc là, hôm nay niên đại này, cá nhân livestream còn bị vây ở bắt đầu giai đoạn, xa xa không giống từng như vậy hưng thịnh.

Theo kịch tổ tại Australia quay chụp, này bộ phim tuyên truyền cũng bị đề lên nhật trình, một bộ phim muốn để người nhớ kỹ, tuyên truyền hâm nóng ắt không thể thiếu.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 949: Jinkela

Bởi phim vừa mới bắt đầu quay chụp, đợt đầu tuyên truyền trọng điểm vẫn là đặt ở nguyên tác trên người, Matthew thành công vận tác [ Twilight ] cùng [ Hunger Games ] hai tiểu thuyết thành công cải biên điện ảnh series, từ giữa cũng tổng kết không thiếu kinh nghiệm, tỷ như đọc qua nguyên tác nhân mua phiếu tiến vào rạp chiếu phim quan khán điện ảnh tỷ lệ càng lớn.

Mặc kệ những người này có phải hay không cho rằng điện ảnh cải biên là tại hủy nguyên tác, trong đó vượt qua 95% nhân, đều sẽ vì phim cống hiến box office.

Mặt khác, fan sách tại quanh thân trên có tuyệt bút tiêu phí tỉ lệ cũng càng cao.

Tựa như Warner Bros vận tác [ Harry Potter ] series như vậy, tại phim phát hành phía trước, chế tạo càng nhiều độc giả, không thể nghi ngờ đối tương lai phim cực kỳ có lợi.

Bắc Mĩ truyền thông cùng trang web bên trên, phạm vi lớn xuất hiện về tiểu thuyết nguyên tác mở rộng nhuyễn văn.

“Một quyển giá bán 99 cents tiểu thuyết nghịch tập -- The Martian !”

Giống như vậy tiêu đề xuất hiện ở trên truyền thông sau, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, điểu ti nghịch tập linh tinh cố sự cùng đưa tin, cũng là truyền thông cùng công chúng thích nhất nhìn thấy đề tài.

Nguyên tác giả Andy Weir cũng bị đắp nặn thành một bi tình nhân vật.

“The Martian nguyên tác tiểu thuyết tác giả Andy Weir cũng cùng Matthew - Horner đóng vai nam chính như vậy, có cứng cỏi khí chất. Andy Weir mấy năm trước bắt đầu viết một quyển về một nhân viên vũ trụ mắc cạn dừng lại ở một màu đỏ tinh cầu bên trên, cũng đối tinh cầu triển khai đại lượng nghiên cứu cố sự. Hắn mất ba năm thời gian viết này cố sự, mỗi qua mấy tuần liền tại trên trang web tuyên bố tiểu thuyết mới nhất nội dung, cấp độc giả cung cấp miễn phí tùy tùng tiểu thuyết nhân vật chính Mark - Watney cơ hội.”

“Tại đạt được quy mô nhỏ tiểu thuyết tùy tùng sau, tại các độc giả yêu cầu dưới, hắn quyết định đem tiểu thuyết làm thành sách điện tử hình thức. Sau này có phấn ti đề kiến nghị, khiến hắn đem tiểu thuyết đặt ở Amazon trên trang web, hắn liền làm như vậy , lấy 99 cents đặt ở Amazon thượng, cung độc giả mua đọc.”

Cùng lúc đó, Matthew cũng tại kịch tổ nhận phỏng vấn, vi Andy Weir cố gắng trợ uy.

“Ta ban sơ nhìn thấy này bản tiểu thuyết thời điểm, ta ngồi xuống nghĩ, ta khả năng liền tùy tiện xem hai ba mươi trang, xem xem cảm giác đi, chung quy này quyển sách vào thời điểm đó thậm chí còn không có giấy chất bản, không ai nguyện ý xuất bản, nhưng kết quả là, ta một hơi đem cả quyển sách toàn xem xong , ta hoàn toàn bị nó mê hoặc, nhất định là nhất kiến chung tình !”

Theo Matthew nhận phỏng vấn video tại internet cùng trên TV truyền bá ra đến, The Martian này quyển sách nháy mắt thanh danh đại chấn, có quá nhiều người đều tưởng chính mắt thấy bị Matthew như thế khen ngợi tiểu thuyết đến cùng là bộ dáng gì.

Này bản khoa huyễn tiểu thuyết chất lượng có cam đoan, lại bị Matthew đại lực đề cử, lại thêm nhất định quy mô tuyên truyền, vừa mới tiến nhập tháng sáu hạ tuần, liền đi lên [ New York thời báo ] sách bán chạy bảng xếp hạng đầu bảng, hơn nữa trở thành Amazon sách điện tử lượng bán bảng đệ nhất !

Theo sau, Bắc Mĩ hàng loạt phóng viên vọt tới Australia Tiểu Thành Dolby, tiến đến kịch tổ tham ban cùng phỏng vấn, The Martian đại danh cũng truyền bá đi ra ngoài.

Làm trước mắt duy nhất một tại quay chụp diễn viên, Matthew cũng tại quay chụp rất nhiều, chuyên môn tiếp nhận phóng viên liên hợp phỏng vấn.

Này bộ phim chế tác dự toán cao tới 1 ức 2000 vạn dollar, tuy rằng này chế tác phí dụng tại tương tự đề tài cùng quy cách phim trung, tiêu phí không tính rất nhiều, nhưng tất cả đều đến từ số 13 phòng công tác một nhà đầu tư.

Matthew làm nhà đầu tư, tuyên truyền mở rộng tự nhiên tận hết sức lực.

“Ta xem kịch bản thời điểm lo lắng nhất hoặc là sợ hãi nhất là một người rất cô độc ở nơi đó.”

Đối mặt phần đông phóng viên, Matthew cũng nói không thiếu có thể lấy đến hâm nóng vật liệu,“Trên thực tế ta sinh hoạt quanh thân có đặc biệt hảo diễn viên cùng đặc biệt hảo bằng hữu, tại đây bộ điện ảnh bên trong ta cần một người cô độc ở trên hỏa tinh, này với ta mà nói là lớn nhất khiêu chiến, thậm chí biểu diễn bộ điện ảnh này lớn nhất khiêu chiến chính là chỉ có một người, không có bằng hữu. Thế nhưng có Ridley như vậy hảo đạo diễn ta an tâm.”

Mặt khác, Walt Disney kì hạ Disney ảnh nghiệp cùng Buena Vista International chuyên môn phái người lại đây cùng Matthew làm câu thông, bàn bạc chủ yếu là The Martian lịch phát hành, ban sơ Disney tính toán khiến này bộ phim tại sang năm lễ Tạ ơn lịch phát hành công chiếu, để cấp kịch tổ chảy ra đầy đủ chế tác thời gian.

Nhưng Ridley - Scott tỏ vẻ, hắn không cần nhiều như vậy thời gian, The Martian muộn nhất sang năm ba tháng phân liền có thể hoàn thành sở hữu hậu kỳ chế tác.

Cứ như vậy, lịch phát hành trước tiên là tất nhiên .

Cho nên, Disney quyết định đem phim trước tiên đến kỳ nghỉ hè phát hành, bởi 2013 năm kỳ nghỉ hè bắt đầu có [ Iron Man 3] mở màn, bị người xưng là Matthew - Horner lịch phát hành độc lập đương sớm bị [ Fast and Furious 6] tuyên bố chiếm cứ, The Martian bị Disney đặt ở tháng sáu.

Này một quyết định tất nhiên sẽ đại lượng áp súc phim chế tác Chu Kỳ, thế nhưng bởi vì đạo diễn Riley Scott cùng hắn chế tác đoàn đội, đối với phim khoa học viễn tưởng chế tác kinh nghiệm đã phi thường quen thuộc, cho nên kịch tổ lên lên xuống xuống không có một chút lo lắng.

Còn có một điểm, Matthew cùng Disney cho rằng lúc này là một bộ chân chính đại chúng phim, dù cho không lý giải khoa học nguyên lý nhân, cũng có thể thoải mái xem hiểu hoặc là thích phải này bộ phim.

Đối với người xem định vị tầm quan trọng, phàm là lý giải điện ảnh nghiệp người đều biết có bao nhiêu trọng yếu,[ Twilight ] cùng [ Hunger Games ] đều có thể nói người xem tinh chuẩn định vị thành công điển phạm.

Tương đối này hai series đến nói, The Martian đề tài là không có minh xác phân chia người xem quần thể , bởi vì tiểu thuyết nguyên thủy thiết lập không có thập phần thiêu não hoặc là phi thường khoa học viễn tưởng thiết lập, càng nhiều là: Hài hước, nhân tính, khoa học này một thiết lập, hơn nữa tiểu thuyết truyền lại cảm tình phi thường có hi vọng cùng kích tình, đây là phi thường lây nhiễm nhân .

Cũng chính là từ 8,9 tuổi có vũ trụ giấc mộng hài tử, đến mỗi ngày văn phòng đi làm thành phần lao động tri thức, đều có khả năng sẽ thích này điện ảnh.

Này cũng quyết định phim tất yếu phải khống chế hình ảnh chừng mực, nguyên tác trung rất nhiều đại xích độ cảnh tượng, cải biên khi cũng không có dùng, ngẫu nhiên dùng đến mấy cái, tỷ như Mark - Watney xử lý miệng vết thương đoạn, công chiếu phiên bản trung sẽ tận lực sơ lược.

Tuy rằng thiết kế Matthew trị liệu miệng vết thương cụ thể vai diễn, nhưng vì phân cấp suy xét, này mấy hí chỉ có thể xuất hiện ở DVD phiên bản trung.

Ngoại giới tuyên truyền ồn ào huyên náo, nhưng Matthew không có xem nhẹ chức vị chính công tác, đầu tiên muốn diễn hảo Mark - Watney nhân vật này.

Studio trung, một mảnh thổ địa đã tu chỉnh hoàn tất, Matthew mang theo hai dũng đi tới, ngồi xổm trên mặt đất nhìn nhìn, lấy xuống bên hông cái xẻng, đào ra một tiểu khanh, lại đại khái khoa tay múa chân dưới chiều sâu, hài lòng gật gật đầu, đứng lên từ một thùng trung lấy ra đóng gói, nhìn thoáng qua.

“Thảo...... Ngươi...... Sao , hỏa tinh !” Hắn mắng một câu, cầm lấy kéo cắt ra đóng gói, phảng phất bị mùi tanh tưởi huân đến như vậy, lập tức quay mặt đi,“Gặp quỷ, này thật sự là muốn mạng !”

Hắn đem bên trong ba ba chen đến một cái khác trang hỏa tinh thổ cùng địa cầu bùn đất thùng bên trong, tựa hồ rốt cuộc khó có thể chịu đựng kia mùi, quay đầu đi, ho khan lên.

“Không được, như vậy không được.” Matthew tiếp tục lầm bầm lầu bầu,“Kim Khắc Lạp còn chưa chế tạo ra đến, ta liền muốn bị xông chết .”

Tạm thời ngừng trên tay công tác, hắn tìm chút giấy, cuốn thành hai đoàn nhét vào mũi, lại lấy ra một đóng gói cắt ra, lần này không có ngửi được mùi thối, có chút thỏa mãn nói,“Có chứa hương vị khăn giấy,NASA chuyên cung, rốt cuộc khiến ta tìm đến NASA đáng giá khen ngợi sự.”

Hắn lại một lần chen ra ba ba, tựa hồ nói ra nghiện,“Ta hiện tại là dùng miệng hô hấp, mũi ngửi không đến mùi thối, nhưng mùi thối vẫn là thông qua miệng tiến vào cơ thể của ta, này......”

Nói tới đây, Matthew ném xuống Kim Khắc Lạp, quay đầu bắt đầu nôn khan, một hồi lâu mới khôi phục lại đây, nhíu mày nói,“May mắn ta chưa ăn cơm.”

Hắn lầm bầm lầu bầu,“Lại không làm việc, về sau thật không có cơm ăn.”

Tiếp, Matthew mắt nhìn trong thùng Kim Khắc Lạp,“Chủng không ra khoai tây làm thế nào? Chẳng lẽ ăn này mấy...... Nga, quá khủng bố , ta sẽ bị vi sinh vật phân giải .”

Matthew nhanh chóng lắc đầu, làm xong còn thừa mấy túi, lấy qua một căn ống sắt, tại thịnh phóng bùn đất cùng ba ba thùng bên trong dùng lực khuấy lên đến, chế tác chủng khai quật đậu tất yếu hỏa tinh bài Nông gia Kim Khắc Lạp.

“Trở về sau, ta nhất định phải xin độc quyền.” Matthew biên quấy đang tại thành hình Kim Khắc Lạp, vừa nói,“Ai cũng đừng nghĩ biết phối phương, đây là độc lập độc quyền, tối hi hữu không phải hỏa tinh thổ cùng địa cầu thổ chất hỗn hợp, mà là Mark - Watney độc nhất vô nhị chế tạo nguyên liệu.”

Nhìn thấy không sai biệt lắm , Matthew đình chỉ quấy, cầm ra ống sắt phóng tới một bên, còn nói thêm,“Này căn giảo thỉ côn rất có kỷ niệm ý nghĩa, trở lại trên địa cầu, ta sẽ chuyên môn cất chứa lên.”

Matthew lại ngồi xổm xuống, lấy qua cái kia xẻng nhỏ, sạn ra một đoàn nhỏ Kim Khắc Lạp, đặt ở vừa rồi đào hảo hố nhỏ bên trong.

“Giàu có vi sinh vật phân bón rốt cuộc có !” Matthew ghét bỏ biểu tình trung lại mang theo một tia vui mừng.

Hỏa tinh trồng khoai tây hiển nhiên là nam chính sinh tồn chi lữ trung mấu chốt nhất một khâu, thực vật học gia này dĩ vãng vũ trụ khoa học viễn tưởng tác phẩm trung vẫn bị biên hóa thiết lập cũng bởi vậy thêm thân nhân vật chính.

Này cảnh tượng thiết kế, cũng được đến NASA chuyên nghiệp các nhân sĩ tán thành.

Nhân viên vũ trụ cư thất ngăn cách ngoại giới đại khí hoàn cảnh cùng phóng xạ, cung cấp cố định áp khí độ ấm cùng với chiếu sáng, nam chính cải tạo máy móc cùng nhà ấm tắc giải quyết nguồn nước vấn đề, nhưng mà tại thổ bồi điều kiện dưới lại vẫn thiết yếu có thể để cho thực vật hấp thu chất dinh dưỡng cùng khoáng vật chất.

May mắn là, hỏa tinh cùng địa cầu thổ nhưỡng tại khoáng vật thành phần thượng chỉ là thoáng có bất đồng, căn cứ hảo kỳ hào máy dò xét phản hồi thổ nhưỡng thành phần số liệu, này khoáng vật chất hàm lượng cùng địa cầu hỏa sơn hàng mẫu rất tương tự, tuy rằng cằn cỗi, nhưng chung quy có thể dùng.

Bất quá, trên địa cầu thổ nhưỡng trung có được thứ càng trọng yếu hơn -- vi sinh vật, rất nhiều khoáng vật cần vi khuẩn hoặc nấm phân giải sau tài năng làm dinh dưỡng thực vật hấp thu, bởi vậy nam chính tại chế tác hỏa tinh bản Nông gia Kim Khắc Lạp khi, trừ đậu mọi người cười cùng với đem đạm lân Kalium lẩn vào hỏa tinh thổ nhưỡng ngoài, càng trọng yếu hơn một bước còn lại là đem đựng vi sinh vật hàng mẫu địa cầu thổ nhưỡng hàng mẫu lẩn vào trong đó, do đó khiến cho hỏa tinh thổ nhưỡng cũng có được “Hoạt tính”.

Quay chụp rất thuận lợi, này màn ảnh dài một lần liền qua.

Đây cũng là Matthew tháng sáu quay chụp cuối cùng một màn ảnh, theo sau liền sẽ phản hồi Bắc Mĩ, vi sắp phát hành [ bộ đội đặc chủng 2] làm chuẩn bị.

Hắn vai diễn cùng mặt khác diễn viên vai diễn cơ bản đều là cắt bỏ , dù cho không ở kịch tổ, cũng sẽ không ảnh hưởng Ridley - Scott quay chụp mặt khác diễn viên hí.

Quyển sách đã đến kết thúc giai đoạn, dự tính tám tháng sơ hoàn bản. Trước tiên cảm tạ phần đông thư hữu làm bạn, tiếp theo quyển sách đã bắt đầu chuẩn bị .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 950: Cá Nhân Thắng Lợi

Mỗi năm cuối tháng sáu đầu tháng bảy, là Bắc Mĩ điện ảnh thị trường hot nhất lịch phát hành chi nhất, đặt ở bốn năm năm trước, thường thường sẽ có vài bộ nhất tuyến chế tác ở đây trong lúc này tụ tập mở màn, nhưng gần nhất này vài năm, Matthew biểu diễn phim hoàn toàn thống trị Independence Day lịch phát hành, dẫn đến khoảng thời gian này dần dần có “Matthew - Horner lịch phát hành” biệt xưng, đại bộ phận nhất tuyến chế tác đều sẽ né tránh Independence Day phía trước cuối tuần, dù cho muốn mượn này lịch phát hành đông phong tác phẩm, thường thường cũng là trước tiên hoặc là kéo dài một tuần phát hành.

Đương nhiên, đồng lịch phát hành công chiếu phim cũng không tất sẽ thất bại, tỷ như Ice Age series từng cùng Matthew phim cùng tại Independence Day lịch phát hành công chiếu, cuối cùng box office thành tích cũng tương đương không tầm thường.

Năm nay Independence Day lịch phát hành, điện ảnh thị trường dũng mãnh tràn vào hai bộ nhất tuyến đại chế tác, này một tự nhiên là Matthew diễn viên chính [ G.I. Joe 2: Retaliation ], một bộ khác còn lại là Sony Columbia trọng khải Spiderman điện ảnh [ Amazing Spider-Man ].

Bất quá,[ bộ đội đặc chủng 2] là tại 6 nguyệt 29 ngày công chiếu, mà [ Amazing Spider-Man ] cứ việc có Peter - Parker aura hiệu ứng, vì tránh né Matthew phong mang, ngày công chiếu là 7 nguyệt 3 ngày.

Cuối tháng sáu, Hasbro cùng Paramount ảnh nghiệp vi [ bộ đội đặc chủng 2] tại Los Angeles tổ chức long trọng lễ công chiếu lần đầu.

Matthew cùng còn lại chủ sáng nhân viên cũng tất cả đều xuất hiện ở trên lễ công chiếu lần đầu.

Tuy rằng cùng Hasbro cùng Paramount ảnh nghiệp ở giữa nháo không thế nào khoái trá, nhưng thuộc về hắn công tác, Matthew vẫn là sẽ cố gắng hoàn thành.

Bất quá, hắn ở trên lễ chiếu lần đầu phát hiện, Paramount ảnh nghiệp đối đãi hắn cùng Stephen - Sommers thái độ đột nhiên biến hảo.

Lễ công chiếu lần đầu phía trước, Paramount ảnh nghiệp đối với hắn cũng không thể nói kém, nhưng càng như là trên công tác làm theo phép, cùng hắn cùng Disney cùng Warner Bros hợp tác có rõ ràng bất đồng, nhưng ở trên lễ chiếu lần đầu gặp được Paramount ảnh nghiệp CEO Brad - Grey khi, Matthew có thể cảm giác được vị này Paramount ảnh nghiệp chưởng môn nhân thái độ trung chân thành.

Tựa hồ Paramount ảnh nghiệp đặc biệt dựa vào hắn.

Lấy Matthew góc độ nhìn, này khẳng định là vì [ G.I. Joe 2: Retaliation ] có thể mang đến cự đại ích lợi.

Này bộ hoàn toàn lấy hắn nhân vật công tước làm nhân vật chính phim, phát hành ngày đầu thoải mái lấy xuống 5150 vạn dollar, đem tiền một tuần mở màn [ gấu Teddy ] chen đến vị thứ hai, trở thành ngày đó box office quán quân.

Tuy rằng [ gấu Teddy ] sáng tạo một loạt R cấp phim hài kỉ lục, nhưng 1050 vạn dollar đan ngày thu hoạch, tại Matthew nhiều năm đúc thành biển chữ vàng cùng cự đại thị trường kêu gọi lực trước mặt hoàn toàn không đủ xem.

Công chiếu ngày hôm sau, cũng chính là thứ bảy,[ bộ đội đặc chủng 2] tiếp tục bảo trì cực cao tỷ lệ chỗ ngồi, đan ngày thu hoạch 4980 vạn dollar, như cũ chiếm lấy đan ngày box office bảng xếp hạng đệ nhất vị trí, vô luận là tiền một tuần [ gấu Teddy ], vẫn là lại hướng phía trước [ quái thú đại học ], tất cả đều không thể cấp này bộ phim mang đến trùng kích.

Này cuối tuần,[ bộ đội đặc chủng 2] là Bắc Mĩ điện ảnh trên thị trường tuyệt đối bá chủ.

Cuối tuần đầu ba ngày qua đi, này bộ phim tại Bắc Mĩ 4300 nhiều gia rạp chiếu phim, báo thu 1 ức 4210 vạn dollar, thoải mái chen đi [ gấu Teddy ] 3015 vạn dollar, trở thành tân Bắc Mĩ box office bảng xếp hạng quán quân.

Cùng lúc đó,[ bộ đội đặc chủng 2] còn đang tiếp cận bảy mươi hải ngoại quốc gia cùng địa khu đồng bộ phát hành, lấy đến vượt qua 80% tuần này box office quán quân, hải ngoại cuối tuần đầu box office lũy kế kém một chút liền đột phá 2 ức dollar đại quan.

Này bộ phim vỏn vẹn dùng ba ngày thời gian, liền từ toàn cầu các nơi cướp đoạt 3 ức 3856 vạn dollar.

Vô luận là Bắc Mĩ, vẫn là phóng nhãn toàn cầu,[ bộ đội đặc chủng 2] đều xưng bá các loại box office bảng xếp hạng.

Bất quá, phim danh tiếng không tính là đặc biệt hảo, cùng Matthew phía trước hai bộ phim [ Inception ] cùng [ Fast and Furious 5] không có cách nào khác so, các phương diện cho điểm cũng liền cùng [ rắn hổ mang quật khởi ] tương đương.

Nhưng này không gây trở ngại [ bộ đội đặc chủng 2] trở thành một bộ phấn khích bỏng điện ảnh.

Qua lại vô số sự thật cũng chứng minh, thuần túy bỏng điện ảnh tại toàn thế giới nhận độ càng cao.

“Cùng này nói bộ điện ảnh này là Paramount ảnh nghiệp thắng lợi......”

Hollywood địa khu, Paramount ảnh nghiệp tổng bộ trong văn phòng, thân là CEO Brad - Grey đối Lorenzo - Bonaventura nói,“Không bằng nói là Matthew - Horner một người thắng lợi.”

Lorenzo - Bonaventura sớm ở quay chụp trong lúc này liền đối Matthew bất mãn, hoàn toàn lý giải sai lầm Brad - Grey ý tứ, nhân cơ hội nói,“Này bộ phim Bắc Mĩ ba ức năm ngàn vạn dollar, toàn cầu tám ức dollar vấn đề không lớn, như vậy cao box office, Matthew - Horner 20% box office phân thành, sẽ lấy đi bao nhiêu tiền? Hắn cá nhân thu nhập, đều nhanh ngang bằng Paramount ảnh nghiệp lợi nhuận , còn như vậy đi xuống, này series chỉ biết có càng nhiều thu nhập tiến vào Matthew - Horner cá nhân hầu bao.”

Brad - Grey hơi chút nhíu nhíu mày, nhìn Lorenzo - Bonaventura liếc nhìn.

Lorenzo - Bonaventura còn nói thêm,“Boss, ta lại đề nghị, đổi mới Matthew - Horner !” Hắn cũng là vì pie Ramon ảnh nghiệp lợi ích suy nghĩ,“Chúng ta có thể tại đệ tam bộ mở đầu, khiến công tước nhân vật này chết trận, phù chính Channing Tatum hỏa thạch. Cứ như vậy, chúng ta tại diễn viên thù lao phương diện duy trì, có thể tiết kiệm hơn phân nửa.”

Brad - Grey mày nhăn càng sâu , hỏi,“Ngươi suy xét qua đổi mới hậu quả sao?”

“A?” Lorenzo - Bonaventura ngẩn người, trong lúc nhất thời không hiểu được nhà mình lão đại đây là cái gì ý tứ.

Brad - Grey nhàn nhạt nói,“Channing Tatum thù lao xác thật thấp, nhưng ngươi nghĩ tới hắn kêu gọi lực sao? Ta hỏi ngươi, ngươi có từng suy xét qua [ bộ đội đặc chủng 2] cuối tuần đầu box office đại bạo nguyên nhân chủ yếu?”

Không đợi Lorenzo - Bonaventura mở miệng, hắn cầm ra một phần báo biểu, đẩy qua, nói thẳng,“Quá khứ ba ngày, chúng ta thuê nhiều gia điều tra cố vấn công ty tại Bắc Mĩ các nơi tiến hành trực tiếp rạp chiếu phim người xem thống kê, thu về 3.5 vạn phân giải bài thi trung, tưởng ở trong điện ảnh nhìn thấy Matthew - Horner người xem số lượng chiếm cứ 88%, chủ yếu bởi vì Matthew - Horner mới đi mua phiếu người xem có tiếp cận 50%.“

Nghe đến mấy cái này số liệu, Lorenzo - Bonaventura nháy mắt không nói gì.

Brad - Grey tăng thêm ngữ khí,“Cho dù là bảo thủ nhất phỏng chừng, Bắc Mĩ cuối tuần đầu box office trung, cũng có một nửa trực tiếp cùng Matthew - Horner có liên quan !”

Hắn bỗng nhiên thở dài,“Ta khiến thị trường bộ phận làm chuyên nghiệp phân tích, loại bỏ Matthew - Horner kêu gọi lực,[ bộ đội đặc chủng 2] cũng chính là bộ thủ cuối tuần 5000 vạn đến 6000 vạn dollar box office phim.”

Lorenzo - Bonaventura há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng không có nói đi ra, không có số liệu khi hắn còn có thể oán giận, nhưng này mấy số liệu không thể nghi ngờ chứng minh một điểm, Matthew - Horner thù lao rất cao, nhưng mang đến ích lợi đồng dạng khách quan.

Chỉ là...... Matthew - Horner từ giữa phân đi nhiều lắm, kếch xù cơ sở thù lao thêm đủ loại phân thành, hắn từ này bộ phim thu nhập trung chỉ sợ muốn lấy đi trên ức dollar, thậm chí càng nhiều.

“Ta còn là cảm giác Matthew - Horner thù lao rất cao.” Lorenzo - Bonaventura là bộ môn chủ quản, đồng thời cũng là [ bộ đội đặc chủng 2] người sản xuất chi nhất, có lẽ là trạm vị trí không đủ cao, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm phụ cận,“Nghĩ đến hắn muốn lấy đi phân thành, ta liền đổ được không thở nổi.”

Brad - Grey biết Lorenzo - Bonaventura là công ty suy xét, cho nên cũng không sinh khí, nói,“Ta cũng không thoải mái.” Hắn lập tức tầng tầng nói,“Nhưng Paramount ảnh nghiệp muốn tiếp tục cùng Matthew - Horner hợp tác đi xuống.”

Lorenzo - Bonaventura cố nén không hỏi vì sao, hắn là Brad - Grey thân tín, Brad - Grey khẳng định sẽ đối với hắn giải thích.

“Paramount ảnh nghiệp hiện tại cần Matthew - Horner, cần [ bộ đội đặc chủng ] series có thể ổn định tiếp tục thành công.” Brad - Grey đột nhiên mặt hướng uể oải, xoa xoa thái dương, nói,“DreamWorks đã quyết định cùng Paramount ảnh nghiệp chia tay, bọn họ muốn chuyển đầu Disney kì hạ, chúng ta thiếu một trọng yếu hợp tác đồng bọn.”

Lorenzo - Bonaventura thử nói,“Chúng ta còn có mặt khác hợp tác đồng bọn, chúng ta còn có Tom - Cruise a.”

Đây chính là Paramount ảnh nghiệp một con bài lớn chưa lật.

Brad - Grey hỏi ngược lại,“Ngươi cho rằng hiện tại Tom - Cruise có thể so sánh được với Matthew - Horner sao?”

“Bọn họ đều là siêu cấp cự tinh......” Lorenzo - Bonaventura ngữ khí có điểm nhược.

“Tom - Cruise hoàn toàn không thể cùng Matthew - Horner so sánh !” Brad - Grey phi thường nghiêm túc nói,“Gần nhất này bốn năm năm, trừ [ Mission Impossible ] series, Tom - Cruise tại mặt khác phim thượng đạt được qua cùng Matthew - Horner ngang nhau thành công sao? Không có !”

Hắn ánh mắt dần dần trở nên sắc bén,“Chúng ta tại Tom - Cruise trên người đầu tư vài bộ phim, đều là kham kham thu hồi phí tổn, thậm chí còn có hao hụt, như vậy Tom - Cruise lấy cái gì cùng Matthew - Horner so? Lấy [ Mission Impossible ] sao? Đừng quên, này series chủ đạo quyền tại Tom - Cruise trong tay, chúng ta chỉ có thể cho hắn trợ thủ.”

Lorenzo - Bonaventura chỉ có thể gật gật đầu.

Brad - Grey còn nói thêm,“Paramount ảnh nghiệp đang tại trải qua một phi thường khó khăn thời kỳ, chúng ta cần Matthew - Horner hợp tác, chẳng sợ không vì cái gì khác , chỉ riêng này phân hợp tác liền có thể cam đoan Paramount ảnh nghiệp ổn định giá cổ phiếu !”

“Ta minh bạch.” Lorenzo - Bonaventura biết chính mình tất yếu mở miệng.

“Ngươi tất yếu phải minh bạch điểm này.” Brad - Grey gõ nói,“Lorenzo, ta mặc kệ ngươi đối Matthew có ý kiến gì, tất yếu làm đến giống ta như vậy, đem này mấy cái nhìn tất cả đều thu hồi đến, dùng chân thành nhất thái độ đi đối mặt Matthew - Horner, khiến hắn cảm giác Paramount ảnh nghiệp có thành ý, nguyện ý cùng chúng ta ký kết tân hiệp ước, đi diễn viên chính [ bộ đội đặc chủng 3].”

Lorenzo - Bonaventura không dám lại chần chờ, lập tức nói, “Vâng ! ta cam đoan làm đến !”

Brad - Grey đối Lorenzo - Bonaventura khoát tay, chờ hắn rời đi văn phòng, lúc này mới thở dài một hơi, ai nguyện ý đem chính mình công ty nhiều như vậy lợi nhuận phân cho một người khác? Hắn đương nhiên không tưởng nhìn thấy loại này cục diện, nhưng không trả giá đầy đủ thành ý, làm sao có khả năng thỉnh được đến Matthew - Horner như vậy siêu cấp cự tinh?

Hollywood hôm nay chỉ có một Matthew - Horner a !

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 951: Thể Xác Tinh Thần Vui Vẻ

Cuối tuần đầu qua đi,[ G.I. Joe 2: Retaliation ] nghênh đón ngày nghỉ lễ độc lập, đồng thời nghênh đón còn có một mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh [ Amazing Spider-Man ].

Sony Columbia ảnh nghiệp đối [ Amazing Spider-Man ] ký thác kỳ vọng cao, hi vọng có thể lấy được lão bản [ Spiderman ] cự đại thành công.

Gần nhất này vài năm, đặc biệt là Sam Raimi [ Spiderman ] ba bộ khúc sau, Sony Columbia ảnh nghiệp vạn sự không thuận, tại Hollywood lục đại công ty bên trong, liên tục mấy năm công trạng bài danh đếm ngược đệ nhất, thậm chí truyền ra qua Sony chuẩn bị bán ra Columbia ảnh nghiệp nghe đồn, chung quy toàn bộ Sony tình trạng đều không tính là rất tốt.

Vì tập hợp lại, Sony Columbia đầu nhập vào cự tư,[ Amazing Spider-Man ] sản xuất dự toán cao tới 2 ức 3000 vạn dollar.

Mặt khác, chế tác phương suy xét đến người trẻ tuổi làm chủ thể siêu cấp anh hùng điện ảnh thị trường, cũng khiến Peter - Parker triệt để tuổi trẻ hóa, tỷ như thuần túy học sinh cấp ba thân phận cùng lảm nhảm nhân thiết đợi đã (vân vân).

Liên nữ chính cũng là truyện tranh bên trong Spiderman mối tình đầu Gwen - Stacy.

Nếu đem tuyên phát phí dụng cũng tính là mà nói,[ Amazing Spider-Man ] tuyệt đối là thể lượng bốn ức dollar cấp bậc cao nhất chế tác.

Làm trên thế giới này tối có lực hấp dẫn, tối thụ truy phủng siêu cấp anh hùng chi nhất, cùng “Spiderman” Có liên quan văn hóa Truyền Kỳ rốt cuộc triển khai một hoàn toàn mới cố sự thiên chương.

Thẳng thắn giảng, Spiderman thực ra là một phi thường thảo hỉ nhân vật, Peter - Parker vừa không là trời sinh siêu năng anh hùng Superman, cũng không phải phú ông bạc tỷ Playboy [ Batman, Iron Man ], rất giống là phổ thông học sinh cùng nhà bên đại nam hài.

Phim trước lúc công chiếu, sản xuất phương Columbia ảnh nghiệp từng nói, này một bản Peter - Parker đem bị cải tạo thành “Cho đến bây giờ tối thời trang, tối thú vị Spiderman”, hơn nữa tuổi trẻ Emma - Stone sắm vai tân nữ chính sẽ càng thêm có thú.

Phát hành phương diện, Sony Columbia cũng đầy đủ suy xét đến Matthew phim khả năng sẽ có trùng kích, riêng né tránh [ bộ đội đặc chủng 2] bùng nổ cuối tuần đầu, lựa chọn một ngày trước ngày độc lập phát hành, hi vọng ngày nghỉ tất nhiên sẽ mang đến box office thêm hiệu quả ứng, có thể khiến [ Amazing Spider-Man ] lấy đến càng tốt mở màn thành tích.

Nhưng [ Amazing Spider-Man ] tại 7 nguyệt 3 hào phát hành ngày đầu, như cũ tại [ bộ đội đặc chủng 2] trước mặt bại hạ trận đến.

Nhận đến ngày nghỉ hiệu ứng thêm thành,[ bộ đội đặc chủng 2] vẫn duy trì tương đối cao tỷ lệ chỗ ngồi, tuy rằng không có cách nào khác cùng lần đầu tuần đầu so sánh, nhưng tại 3 hào trong một ngày này, lại vẫn từ Bắc Mĩ thị trường chặt bỏ 2560 vạn dollar.

[ Amazing Spider-Man ]2335 vạn dollar mở màn ngày box office thu nhập cũng không tính thấp, tại Matthew cùng [ bộ đội đặc chủng 2] trước mặt, lại chỉ có thể xếp hạng tại box office bảng vị thứ hai.

Cùng lúc đó,[ Amazing Spider-Man ] thu nhận rất nhiều phê bình thanh, này mấy phê bình thanh không chỉ đến từ truyền thông, còn có vô số fan điện ảnh.

Làm này series làm hạch tâm thụ chúng fan truyện tranh, đối với phim cải biên tương đương bất mãn, cho rằng nam chính Andrew - Garfield căn bản không thích hợp biểu diễn Peter - Parker này một nhân vật, nữ chính Emma - Stone càng là thu nhận đầy trời chỉ trích, đại bộ phận nhân cho rằng nàng so với phía trước biểu diễn Mary Jane Kirsten - Dunst kém xa.

[ Spiderman ] điện ảnh một bộ phận khác hạch tâm thụ chúng, phần lớn không nhìn qua truyện tranh, cơ bản là lão bản ba bộ khúc bồi dưỡng đi ra fan, những người này nhận đến năng lực càng lớn trách nhiệm cũng càng lớn ảnh hưởng rất sâu, cũng thói quen Tobey Maguire cừu đại khổ thâm, đối với tân bản Peter - Parker khiêu thoát cùng lảm nhảm, có chút không thể nhận.

Còn có Matthew cá nhân cho rằng trọng yếu phi thường một điểm, Sony Columbia ảnh nghiệp vì phòng bị Marvel cùng Disney, căn bản không có cùng Marvel làm quá nhiều hợp tác,[ Amazing Spider-Man ] tự nhiên cũng mượn không đến Marvel đại. Pháp aura, chỉ có thể lẻ loi độc lập tác chiến.

Kết quả, này bộ [ Amazing Spider-Man ] trở nên hai đầu không thảo hảo.

Independence Day ngày đó,[ Amazing Spider-Man ] box office thế nhưng đột nhiên hạ xuống 33%, đan ngày thu hoạch rớt xuống đến 1581 vạn dollar, mà [ bộ đội đặc chủng 2] tiếp tục duy trì đan ngày 2000 vạn dollar trên đây thu hoạch, chặt chẽ ngồi ở Bắc Mĩ box office bảng xếp hạng đệ nhất trên vị trí.

Theo sau hai ngày trung, hai bộ phim đều là loại này cục diện, dù cho [ bộ đội đặc chủng 2] box office vững bước trượt, như cũ chặt chẽ áp chế [ Amazing Spider-Man ], mỗi ngày đều chiếm cứ Bắc Mĩ box office bảng xếp hạng đầu bảng.

Tiếp,[ Amazing Spider-Man ] nghênh đón mở màn thứ nhất cuối tuần,[ bộ đội đặc chủng 2] cũng muốn tại Bắc Mĩ trải qua thứ hai cuối tuần chiếu phim.

Đây là kỳ nghỉ hè, thương nghiệp điện ảnh thành bại hay không mấu chốt nhất nhân tố liền ở chỗ box office, mà box office số liệu cũng lại một lần nữa chứng minh, Independence Day lịch phát hành là cái gì bị Hollywood trong ngoài giới xưng là “Matthew - Horner lịch phát hành.”

Cuối tuần ba ngày sau,[ bộ đội đặc chủng 2] lại tại Bắc Mĩ cuốn đi 6320 vạn dollar, áp qua lấy xuống 5120 vạn dollar [ Amazing Spider-Man ], liên tục Bắc Mĩ box office bảng quán quân !

[ bộ đội đặc chủng 2] mở màn mười ngày, Bắc Mĩ box office thoải mái đột phá 2 ức 5000 vạn dollar, thêm đồng dạng xuất sắc hải ngoại box office, toàn cầu box office lũy kế cao tới 5 ức 2380 vạn dollar.

So sánh dưới, một ngày trước ngày độc lập mở màn [ Amazing Spider-Man ] có chút ảm đạm không ánh sáng.

Này bộ phim Bắc Mĩ công chiếu sáu ngày, box office vừa vượt qua một ức dollar đại quan.

Tuy rằng một ức dollar box office đối với hôm nay tuyệt đại đa số Hollywood điện ảnh đến nói, như cũ là khát vọng mà không thể thành con số, sáu ngày một ức dollar box office chợt vừa thấy lên đi cũng rất tốt đẹp, thế nhưng lấy [ Amazing Spider-Man ] cao tới 2 ức 3000 vạn dollar sản xuất phí tổn đến cân nhắc mà nói, này một con số có điểm thấp.

Ngoại giới đối với [ Amazing Spider-Man ] đánh giá cũng phân phân ra lô, phổ biến là Bắc Mĩ 2 ức dollar tả hữu, toàn cầu 6 ức dollar +.

Này làm cho Sony Columbia ảnh nghiệp có chút thất vọng, chung quy như vậy box office thành tích, căn bản không thể cùng lão bản [ Spiderman ] ba bộ khúc so.

Cũng chỉ có trong nghề nhân sĩ mới biết được, tại [ Avengers ] lấy được thành công lớn sau, Sony Columbia ảnh nghiệp cũng tại mưu đồ Spiderman vũ trụ, tính toán đem Tiểu Lục ma, bò tót nhân, nọc độc, tri thù nữ, ngân điêu cùng mèo đen đẳng có được bản quyền Marvel nhân vật, tập hợp tại cùng một điện ảnh không gian vũ trụ trong.

[ Amazing Spider-Man ] chính là này series bắt đầu tác phẩm, cho nên Sony Columbia ảnh nghiệp mới tại đây hạng mục bên trên đầu nhập như thế cự đại.

Nhưng này tân bản Spiderman, tựa hồ không quá chiêu đãi gặp.

Sony Columbia ảnh nghiệp không có buông tay,[ Amazing Spider-Man ] cuối tuần đầu box office vừa ra lô, liền công bố tục tập kế hoạch, này coi như là cấp có điểm uể oải [ Amazing Spider-Man ] đánh một liều thuốc trợ tim.

Sự thật cũng chứng minh, Spiderman cũng không thể trở thành box office đại bạo cam đoan,[ Amazing Spider-Man ] không có đạt tới mong muốn, cũng khiến Sony Columbia ảnh nghiệp có điểm phát điên.

Dù vậy, Sony Columbia ảnh nghiệp cũng tất yếu kiên trì quay chụp [ Amazing Spider-Man ] đệ nhị bộ, chung quy đệ nhất bộ chỉ là không đạt được mong muốn, không tính là đại bại, đầu nhập nhiều như vậy tài chính không có khả năng trở thành phế thải.

Mặt khác, này còn đề cập đến Spiderman cùng với này series phần đông nhân vật bản quyền vấn đề.

Sony Columbia ảnh nghiệp tất yếu tiếp tục quay chụp [ Spiderman ] điện ảnh, bằng không chuyên doanh quyền khả năng không bảo đảm.

Nghe nói 20th Century Fox bên kia [ Fantastic Four ] chuyên doanh quyền cũng nhanh đến kỳ , 20th Century Fox cũng tại lên kế hoạch chụp lại [ Fantastic Four ] điện ảnh, bất quá cũng có nghe đồn, trọng trí bản [ Fantastic Four ] ba bộ khúc, đầu tư thiếu đến gọi người nghẹn họng trân trối tình cảnh, 20th Century Fox tính toán lấy thù lao siêu thấp diễn viên cộng thêm năm cents đặc hiệu tạo ra tân [ Fantastic Four ], để tránh cho bản quyền vi ước.

Có lẽ không qua bao lâu, Hollywood liền sẽ sinh ra lạn đến kinh thiên động địa [ Fantastic Four ] điện ảnh.

Này không quan hệ điện ảnh chế tác, thực ra đều là ích lợi chọc họa.

Matthew đang vì [ bộ đội đặc chủng 2] chạy tuyên truyền thông cáo đồng thời, cũng căn cứ các phương diện phản hồi tin tức, tại phân tích [ Amazing Spider-Man ] không đạt được mong muốn nguyên nhân.

Chung quy hắn tại diễn viên ngoài vẫn là nhà đầu tư cùng người sản xuất.

[ Amazing Spider-Man ] vấn đề không thiếu, Matthew tổng kết qua đi, tự nhận là này bộ phim có điểm sinh không gặp thời, bản thân Sam Raimi [ Spiderman 3] liền các loại lạn, dẫn đến danh tiếng nát điệu, khiến Sony Columbia ảnh nghiệp không thể không chém rớt [ Spiderman 4], sửa thành một lần nữa khởi động này series.

Hai bộ phim cách nhau thời gian không tính xa, chẳng sợ Sony Columbia đổi tên phim, phản đối hiệu ứng lại vẫn kéo dài lại đây, huống hồ tiểu tri thù căn bản không có cách nào khác mượn dĩ nhiên thành hình Marvel đại. Pháp, lại thêm nhân thiết vấn đề, không thảo hỉ cũng ở trong tình lý.

Còn có,[ Avengers ] vừa đại bạo, hôm nay dư uy còn tại, nguyên bản báo thù giả một thành viên Peter - Parker, lại lẻ loi đơn thân tác chiến, khó tránh khỏi khiến ăn no siêu cấp anh hùng xa hoa đại tiệc nhân, đề không nổi lại ăn hot dog hứng trí.

Xác thực điểm đến nói, Spiderman đang tại bị Sony Columbia ảnh nghiệp quá độ tiêu phí.

Dùng Matthew lời đến nói, Sony Columbia ảnh nghiệp công trạng không tốt làm thế nào? Không quan hệ, ta chụp [ Spiderman ] ! Sony Columbia ảnh nghiệp gặp phải phá sản nguy cơ như thế nào đem? Rất dễ dàng, ta tiếp tục chụp [ Spiderman ] ! Sony Columbia ảnh nghiệp muốn từ lục đại công ty lót đáy vị trí phiên thân làm thế nào? Tiểu ý tứ, đóng cửa, phóng tri thù !

Spiderman cùng Sony Columbia ảnh nghiệp ở giữa phát sinh việc này, cũng nhắc nhở Matthew, khiến hắn càng thêm kiên định [ Fast and Furious 7] sau, khiến đua xe gia tộc tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian.

Ngắn ngủi thu tay lại cũng là vì tương lai có càng nhiều lợi nhuận.

Theo Matthew đi theo [ bộ đội đặc chủng 2] kịch tổ nơi nơi chạy tuyên truyền, này bộ phim cũng tại Bắc Mĩ vượt qua thứ ba chiếu phim cuối tuần, Bắc Mĩ box office cũng sắp đôi qua 3 ức dollar quan khẩu, toàn cầu box office tắc tiếp cận 7 ức dollar.

[ Amazing Spider-Man ] cuối tuần kế tiếp box office đến một lần cao tới 65% nhảy cầu, Bắc Mĩ box office chỉ có thể triều 2 ức dollar cố gắng.

Cùng lúc đó, Matthew đầu tư hai bộ phim, cũng tại Bắc Mĩ tiến vào đến chiếu phim hậu kỳ,[ Hunger Games ] Bắc Mĩ box office phá tan 4 ức dollar sau, nhiệt độ dĩ nhiên tiếp cận băng điểm, cự ly hạ màn chỉ có một bước xa.

[ Avengers ] Bắc Mĩ hướng tới sáu ức dollar vững bước rảo bước tiến lên, toàn cầu box office dĩ nhiên đột phá 12 ức dollar đại quan.

Thu hoạch này mấy đại biểu tuyệt bút tiền tài thu nhập hảo tin tức, Matthew thể xác và tinh thần sung sướng phản hồi Australia, tiếp tục The Martian quay chụp.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 952: Có Tài Nhưng Thành Đạt Muộn

“Đường kính 1200 nghìn mét, một góc 24.41 độ.”

Studio trung, có một đầu bắt mắt tóc đỏ Jessica - Chastain nhíu mày, nói,“Đây là thẳng đến chúng ta mà đến a.”

Một đài máy quay phim màn ảnh thủy chung nhắm ngay nàng bên này, tại đây màn diễn trung, Jessica - Chastain đóng vai Lewis mới là nhân vật chính, Matthew chỉ là đứng ở hình ảnh khung vị trí.

Tại Jessica - Chastain phía trước, Lily - Collins nhìn chằm chằm màn hình tinh thể lỏng, nói,“Căn cứ hiện tại tính toán, phỏng chừng cường độ vi 8600 ngưu !”

Matthew đi về phía trước một bước, vừa muốn mở miệng, đạo diễn máy theo dõi phía sau truyền đến Ridley - Scott thanh âm,“Đình !”

Quay chụp lập tức bỏ dở, Matthew nhìn về phía Ridley - Scott bên kia, không quá minh bạch sao thế này, chính mình vẫn đảm đương Jessica - Chastain bối cảnh bản, duy nhất động tác chính là đi về phía trước một bước, chẳng lẽ này cũng sẽ ra vấn đề?

Ridley - Scott dĩ nhiên đi vào trường quay, nói,“Lily.”

Nghe được này thanh âm, Lily - Collins kia hai điều dày đặc lông mi chen đến cùng nhau, nhược nhược hỏi,“Ta phạm vào sai?”

“Của ngươi bộ dáng, của ngươi biểu tình, đều rất ngọt, quá bình đạm !” Ridley - Scott ngữ tốc phi thường mau,“Ngươi lập tức liền muốn gặp phải một hồi tàn khốc ngoại tinh phong bạo, chẳng lẽ không lo lắng sao?”

Lily - Collins hai tay giao quấn ở cùng nhau, chỉ là gật đầu.

Ridley - Scott không có nhiều lời, xoay người ra trường quay, đồng thời lớn tiếng nói,“Chuẩn bị ! năm phút đồng hồ sau lại đến một lần.”

Matthew tiến lên hai bước, vỗ nhẹ nhẹ dưới Lily - Collins bả vai, thấp giọng nói,“Thả lỏng, Lily, ngươi thật chặt .”

Nghe nói như thế, Lily - Collins quay đầu nhìn về phía Matthew, nhìn thấy kia quen thuộc tươi cười, mím môi gật gật đầu.

Đây không phải nàng lần đầu tiên bị kêu ngừng, đạo diễn Ridley - Scott yêu cầu, so với quay chụp [ Twilight ] khi nghiêm khắc nhiều, tại [ Twilight ] trường quay, nàng chỉ cần trang điểm phiêu phiêu lượng lượng, căng thẳng bộ mặt, bày ra một bộ tối khốc biểu tình quay chụp liền đủ rồi, giống như này bộ phim chụp lên như vậy phiền toái.

Diễn quen thanh xuân thần tượng loại hình nhân vật, lại diễn loại này phim, cảm giác độ khó thật lớn.

Quay chụp rất nhanh một lần nữa bắt đầu, các diễn viên lần này trạng thái không sai.

“Chúng ta triệt sao?” Lily - Collins trên mặt mang theo lo lắng.

Jessica - Chastain phi thường trấn định, rất nhanh làm ra quyết định,“Khởi động ngưng hẳn trình tự !”

Một khác danh diễn viên tại nàng phía sau nói,“Chúng ta còn tại tính toán tới hạn khác biệt là bao nhiêu, chúng ta có thể hay không đợi đã (vân vân) kết quả?”

Matthew hợp thời nói, “Đợi đã kết quả đi?”

Jessica - Chastain nhìn hắn một cái, không có bất cứ do dự, vỗ nhẹ nhẹ dưới hàng phía trước Lily - Collins phía sau lưng,“Chuẩn bị khẩn cấp thoát ly !”

Matthew tựa hồ không cam lòng, còn nói thêm,“Quan chỉ huy......”

Jessica - Chastain hướng tới chính mình chỉ huy khu đi, trung gian quay đầu lại, không cho phép nghi ngờ nói,“Chúng ta triệt, đây là mệnh lệnh !”

Nghe nói như thế, Matthew chống eo, há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng không có nói.

“Đình !” Ridley - Scott hài lòng hô,“Này một điều qua.”

Kịch tổ tất cả nhân viên chuyển dời đến bên cạnh trường quay trung, Matthew tạm thời thoát ly quay chụp, Ridley - Scott bắt đầu quay chụp Jessica - Chastain làm đệ nhất thị giác màn ảnh.

Bất quá, Matthew cũng không có nhàn rỗi, tẩy trang cởi cồng kềnh đồ du hành vũ trụ, đứng ở một bên quan khán kịch tổ quay chụp.

Chính yếu quan sát đối tượng chính là Jessica - Chastain.

Vị này có một đầu hiếm thấy màu vàng đỏ tóc dài nữ diễn viên, có thể nói là đại tài trưởng thành trễ loại hình, Hollywood đại bộ phận nữ diễn viên đến hơn ba mươi tuổi, thường thường sự nghiệp bắt đầu trượt, mà nàng vừa mới thành danh mà thôi.

Có lẽ là trường kỳ đại lượng biểu diễn một ít không biết tên nhân vật quan hệ, Jessica - Chastain kỹ xảo biểu diễn vững chắc, biểu diễn phong cách giản dị vô hoa.

Mặt khác, nàng vẫn là công nhận một phi thường chăm chỉ lại chức nghiệp tố dưỡng rất cao diễn viên.

Làm phim nhà đầu tư cùng trên thực tế lão bản, từ trên trình độ nào đó đến nói, song phương là thuê quan hệ, Matthew thưởng thức loại này cố gắng chuyên nghiệp viên công.

Đi đến Australia, Matthew đã khai trừ một diễn viên, đóng vai Venkat - Kapoor Chiwetel - Ejiofor liên tiếp xuất hiện đến muộn cùng say rượu sau này kịch tổ công tác tình huống, dẫn đến kịch tổ công tác không thể không tạm dừng cùng lâm thời sửa đổi quay chụp kế hoạch.

Matthew dứt khoát khiến kịch tổ khởi động rời khỏi cơ chế, dù sao Venkat - Kapoor mới quay chụp hai ba màn diễn, hắn trực tiếp đem Chiwetel - Ejiofor đổi, sau đó khiến Tyrese - Gibson gia nhập đến kịch tổ.

Đề cử Chiwetel - Ejiofor một danh phó đạo diễn, cũng chuyên môn hướng Matthew cùng đạo diễn Ridley - Scott tạ lỗi.

Diễn viên nha, đặc biệt là ngôi sao diễn viên, có như vậy như vậy tật xấu đều rất bình thường, nhưng không thể giống Matthew hoặc là Tom - Cruise như vậy trấn trụ toàn kịch tổ, vẫn là thu liễm một điểm hảo.

Lại nói, Tom - Cruise bị hắc như vậy thảm, lại chưa từng có nhân tại chuyên nghiệp cùng chức nghiệp tố dưỡng mặt trên hắc hắn, bởi vì cho dù là cự tinh, Tom - Cruise tại chuyên nghiệp phương diện cũng để người không xoi mói được.

Matthew tự nhận là cũng là phi thường chuyên nghiệp nhân, cho nên thưởng thức đồng dạng chuyên nghiệp nhân.

Đồng dạng cũng không ai tại chuyên nghiệp xoi mói hắn, từ thành danh bắt đầu đến hiện tại, hắn lớn nhất hắc liêu chính là sinh hoạt cá nhân hỗn loạn.

Tựa như bên này ngôi sao mỗ mỗ môn sự kiện rất khó đối đương sự tạo thành quá lớn phản đối ảnh hưởng như vậy, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn hắc liêu tại Hollywood không đáng kể chút nào.

Hollywood cao tầng giới phi thường loạn, điểm ấy nhân sở công tri, nhưng mặt khác giới cũng hảo không đến nơi nào đi, Matthew nghe không ít người nói lên qua, cao tri thức học thuật quyển, bồi dưỡng tình thao giới nghệ thuật, thậm chí Washington bên kia cao tầng giới, như vậy phi thường hỗn loạn, thậm chí so giới giải trí càng loạn.

Có báo chí bình luận qua, phàm là trèo lên một giới cao tầng, cũng rất dễ dàng xằng bậy.

Nam nhân nha, trong tay có tiền lại có quyền, có thể nhịn được không làm bừa thực thiếu.

Trái lại, không thiếu nữ nhân cũng là như vậy.

Nghe nói Washington địa khu chuyên môn vi nữ tính chính trị nhân vật cung cấp cao tầng phục vụ nam kĩ, số lượng một điểm đều không so cao cấp gái gọi thiếu.

Bởi này mấy màn diễn không có Matthew xuất trướng, màn ảnh cơ bản đều là tại vây quanh Jessica - Chastain quay chụp, mặt khác diễn viên phần lớn chợt lóe mà qua, Jessica - Chastain phát huy xuất sắc, quay chụp màn ảnh đại đa số một lần liền qua, ngẫu nhiên có NG , cũng rất ít sẽ chụp ba lần trên đây.

Bất quá buổi chiều 4h, hôm nay quay chụp kế hoạch dĩ nhiên hoàn thành.

“Hải, Matthew.”

Lily - Collins mới ra trường quay, tìm lại đây,“Ngươi không phải muốn mời khách sao? Định hảo địa phương không có?”

Matthew đối với nàng cười cười,“Định hảo.”

Vừa lúc Jessica - Chastain từ Lily - Collins bên cạnh đi qua, nghe được hai người mà nói, còn hảo kì hướng bên này nhìn thoáng qua, Matthew hướng nàng phát ra mời,“Buổi tối có thời gian sao, Jesse? Ta mời khách, cùng đi đi.”

Jessica - Chastain dừng lại cước bộ, bản năng muốn cự tuyệt,“Này không tốt lắm đâu, ngươi cùng Collins tiểu thư......”

Matthew nhìn về phía Lily - Collins,“Lily sẽ không để ý .” Hắn chi tiết nói,“Phía trước bận rộn công tác, quên nói cho ngươi , đêm nay ta định loại nhỏ tiệc tối, mời kịch tổ rất nhiều người tham gia, ngươi này nữ chính tổng không thể vắng mặt đi?”

Jessica - Chastain cười cười, này cái gọi là nữ chính, vai diễn ngay cả bình thường phim trung nữ phụ cũng không bằng.

Nhưng nàng là hơn ba mươi tuổi nhân, tư tưởng thành thục, rất nhiều lời cùng ý tưởng đều sẽ giấu ở trong lòng.

Bọn họ những người này phía trước tại Australia tập luyện một đoạn thời gian, lẫn nhau cũng coi như hiểu biết, Jessica - Chastain tiêu phí gần mười năm thời gian mới một đường dốc sức làm đi lên, hỗn ra chút danh khí, cũng là có được phong phú xã hội kinh nghiệm nhân, nghĩ nghĩ sau, nói,“Vậy được rồi, ta về trước khách sạn đổi thân quần áo.”

Matthew mắt nhìn đồng hồ,“Như vậy, chúng ta năm giờ rưỡi tại khách sạn đại sảnh hội hợp.”

“Hảo.” Jessica - Chastain đáp,“Ta sẽ đúng giờ đến.”

Nàng dẫn đầu rời đi, đi phòng hóa trang tẩy trang, Lily - Collins mắt nhìn Jessica - Chastain, nói,“Ngươi thỉnh bao nhiêu nhân?”

Hôm nay giữa trưa, hai người cùng nhau ăn cơm trưa thời điểm, Matthew liền cùng nàng nói buổi tối muốn thỉnh khách.

“Kịch tổ sở hữu chủ sáng.” Matthew theo sau lại tìm đến Ridley - Scott, hướng hắn phát ra mời.

Tiếp, hắn lại cấp hôm nay không có tới trường quay Sean Bean, Jeff - Daniels, Tyrese - Gibson cùng Kristen Wiig gọi điện thoại tới, mời bọn họ cùng nhau tham gia trận này loại nhỏ tiệc tối.

Kịch tổ đi đến Australia cũng có đoạn thời gian , Matthew chủ động thỉnh kịch tổ chủ sáng nhân viên liên hoan, cũng có lợi cho đề chấn sĩ khí.

Bởi vậy, trừ những người này, này hạng mục biên kịch Drew Goddard, nguyên tác giả Andy Weir, cùng hắn tại [ Smith vợ chồng ] trung từng có hợp tác người sản xuất Simon - Kinberg đều sẽ tham gia.

Này thực ra coi như là The Martian khởi động máy party.

Matthew chuẩn bị dẫn đầu rời đi trường quay, Lily - Collins vì đáp hắn xe, cũng không đi tẩy trang, cởi đồ du hành vũ trụ đổi về quần áo liền chạy trở về, dù sao lần này quay chụp trung cũng không thượng rất dầy trang.

Lên xe, Lily - Collins hảo kỳ hỏi,“Ngươi đính hảo phòng ăn (nhà hàng) sao?”

Matthew gật gật đầu,“Nơi này có gia vài thập niên lịch sử trung nhà hàng, phi thường được hoan nghênh, ta bốn ngày trước khiến cho người đi đính một đại phòng.”

Lily - Collins nói thầm,“Muốn ăn trung cơm sao?”

Matthew nhìn về phía nàng, hỏi,“Ngươi không vui sao? Bọn họ cũng có cơm Tây, bất quá so trung cơm kém rất nhiều.”

“Không phải.” Lily - Collins cũng không phải ngày đầu nhận thức Matthew, biết hắn thực thích trung cơm, nhanh chóng lắc đầu nói,“Ta là cảm giác tại Dolby như vậy tiểu thành thị cũng có thể ăn đến trung cơm, rất không dễ dàng a.”

Matthew thuận miệng trả lời,“Nghe nói có người địa phương liền có trung nhà hàng.”

Thực ra, hắn khiến Braun - Williams chuyên môn nhìn qua, này gia trung nhà hàng cung cấp cũng là cải thiện qua kiểu dáng Âu Tây trung cơm, nguyên nước nguyên vị trung cơm, e kịch tổ những người này cũng không mấy cái ăn được quen.

Ẩm thực thói quen sai biệt là phi thường rõ ràng .

Trở lại khách sạn, Matthew đổi thân chính thức quần áo, hạ đến khách sạn đại sảnh, đợi sở hữu người đều đến đông đủ, mang theo những người này phân thừa mấy chiếc Benz thương vụ ô tô, quá khứ hai ngày phố ngoại phòng ăn (nhà hàng) liên hoan.

Hắn riêng nhìn xem, Jessica - Chastain đúng hẹn mà tới.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 953: Vừa Đúng

Phòng ăn (nhà hàng) phòng phi thường lớn, chia làm trong ngoài hai gian, tiệc tối áp dụng cũng là kiểu dáng Âu Tây chia ra chế, hôm nay tới được đều là tại cùng một kịch tổ công tác người quen, cơm no rượu say sau, tốp năm tốp ba phân tán tại các nơi nói chuyện phiếm, Matthew cùng Ridley - Scott hàn huyên tiếp theo đến quay chụp kế hoạch, nhìn thấy Jessica - Chastain bên kia không ai, chủ động tìm qua.

Jessica - Chastain có một đầu tóc đỏ, màu lam nhạt con mắt, làn da tuyết trắng, trừ xương gò má có điểm cao ngoại, nàng bề ngoài cũng không thể nói rõ có cái gì chỗ hơn người, bất quá nàng cử chỉ trung có một loại rất có vận luật cảm, thuộc về ngự tỷ ưu nhã.

“Ta cùng David cùng Megan là bằng hữu.” Matthew rất sẽ tìm đề tài,“Nghe bọn hắn từng nhắc tới, ngươi tại [ truy sát Bin Laden] trường quay biểu diễn phi thường xuất sắc, cho nên hướng Ridley - Scott đề cử ngươi.”

Jessica - Chastain cười cười,“Cám ơn.” Nàng nhẹ giọng nói,“Megan rất đặc biệt.”

Matthew biết nàng nói là Megan - Ellison, hỏi,“Úc? Cái kia tiểu gia hỏa làm cái gì thú vị sự?”

Jessica - Chastain hiểu được cái gì có thể nói cái gì không thể nói, bởi vậy rất tự nhiên nói,“Megan ban sơ liên hệ ta thời điểm, cho ta phát một tin nhắn, ta lúc ấy tại quay phim, không có nhìn thấy, kết quả nàng lại cho ta phát đệ nhị điều, khiến ta tại năm phút đồng hồ bên trong cho nàng hồi điện thoại.”

Matthew phi thường phối hợp, hỏi,“Ngươi trở về sao?”

“Là tại ta nhìn thấy tin nhắn năm phút đồng hồ.” Jessica - Chastain lộ ra ưu nhã tươi cười,“Ngươi không biết, Megan lúc ấy tại điện thoại bên trong rất cường thế.”

Nàng học Megan - Ellison khẩu khí nói,“Kathryn Bigelow có bộ điện ảnh, xác định muốn ngươi đến diễn. Chúng ta tìm của ngươi người đại diện, nhưng hắn nói ngươi không rảnh, ta không thể nhận loại này trả lời.”

Matthew nói tiếp nói,“Sau đó ngươi tiếp được này bộ phim?”

Jessica - Chastain gật gật đầu,“Ân, đúng vậy.” Nàng không chút do dự nói,“Megan là của ta quý nhân.”

Tiếp, nàng lại nhìn về phía Matthew,“Ngươi cũng là của ta quý nhân.”

“Lời này quá khách khí.” Matthew lắc đầu,“Ngươi lấy đến như vậy nhân vật là vì ngươi có như vậy năng lực.”

Này đương nhiên là câu lời khách sáo.

Jessica - Chastain tiếp tục nói,“Người khác đều nói ta đại tài trưởng thành trễ, thực ra ta không cho rằng là như thế này, ta là vẫn ngộ không đến thưởng thức của ta quý nhân.”

Matthew đồng tình lời này, lại nói,“Ngươi đã mở ra cục diện, kế tiếp lộ sẽ hảo đi rất nhiều.”

Từ Jessica - Chastain trải qua trung, không khó nhìn ra chính hắn lúc trước có bao nhiêu may mắn, đầu tiên là gặp được Angelina - Jolie, tiếp cùng Helen - Hermann ký ước, lại bởi vì Helen duyên cớ, bị Ridley - Scott đề bạt, còn đề cử cho Jerry - Bruckheimer......

Tuy rằng hắn tự tin dựa vào đặc thù trải qua, có thể tại Hollywood xuất đầu, nhưng không có Helen - Hermann mà nói, con đường này nói không chừng sẽ giống Jessica - Chastain như vậy nhấp nhô.

“Megan cho ta rất nhiều giúp.” Jessica - Chastain lại nhẹ giọng nói,“Nàng rất cường thế, bất quá ta phi thường cảm kích nàng.”

Dù sao cũng là hơn ba mươi tuổi thành thục ngự tỷ, có vài lời nói tương đương dễ nghe.

Matthew rất rõ ràng, Jessica - Chastain hẳn là biết chính mình cùng Ellison huynh muội quan hệ không phải bình thường, lời này không chỉ là nói cho hắn một người nghe, vẫn là nói cho Megan - Ellison nghe .

Một đường từ quần chúng ma luyện đi lên nữ nhân, làm người xử thế phương diện thật không phải kia vài kiều kiều nữ có thể so sánh .

Matthew lại chuyển đề tài,“Đúng, Jesse, ta nghe người ta nói ngươi năm trước quay bảy bộ phim, này cũng quá khó có thể tin tưởng .”

“Xác thực điểm đến nói, là hơn một năm thời gian quay bảy bộ.” Jessica - Chastain đại phương thừa nhận,“Rất nhiều người đều đang nói ta là công tác cuồng.”

Matthew nhìn về phía nàng, như vậy gần như điên cuồng quay phim tốc độ, phóng nhãn toàn bộ Hollywood đều cực kỳ hiếm thấy, chung quy Jessica - Chastain tại bảy bộ phim bên trong biểu diễn đều là chủ yếu nhân vật, mà không phải đơn giản đả tương du.

“Ta không phải cao gầy tóc vàng nữ lang, cũng không phải điển hình Hollywood mĩ nữ, nhất trương không đủ hiện đại cảm gương mặt xứng một đầu tóc đỏ, không ai biết ta thích hợp diễn cái gì nhân vật.”

Tại Matthew trước mặt, Jessica - Chastain có vẻ đặc biệt thẳng thắn thành khẩn,“Cho nên, khi cơ hội tiến đến thời điểm, ta muốn tận khả năng nếm thử.”

Nàng đối Matthew cười cười,“Rất nhiều người nói ta là công tác cuồng, nhưng ta chỉ là quá yêu này phân công tác. Hơn nữa với ta mà nói này không giống như là công tác, đây là ta vẫn sở giấc mộng , hơn nữa hoa so với ta trong tưởng tượng càng dài thời gian, cho nên khi nó rốt cuộc tiến đến, ta đặc biệt sợ hãi nó sẽ biến mất, cho nên tựa như bắt lấy một cọng rơm như vậy, không ngừng tại công tác.”

Matthew đại khái minh bạch Jessica - Chastain loại này tâm lý, đối với Hollywood nữ diễn viên đến nói, Jessica - Chastain đã bỏ lỡ nữ diễn viên tốt nhất tuổi trẻ, dù cho đại tài trưởng thành trễ, lại cũng khả năng bởi tuổi đẳng phương diện hoàn cảnh xấu, tùy thời ngã hồi vận đến vị trí.

Phỏng chừng hiện tại Jessica - Chastain, có loại thời gian không đợi ta cảm giác.

Đối với Hollywood nữ nhân tới nói, nổi danh phải thừa lúc còn sớm mà hành động, Jessica - Chastain thành danh thật là quá muộn .

Matthew gật gật đầu, tán dương,“Ngươi là một vị chiến sĩ thi đua.” Hắn cảm giác đương từ công tác phương diện đến nói, Jessica - Chastain danh phù kỳ thực,“Xin cho ta gọi ngươi chiến sĩ thi đua nữ sĩ.”

“Chiến sĩ thi đua nữ sĩ?” Jessica - Chastain rõ ràng mang theo ngạc nhiên.

Matthew biết nàng khả năng tạm thời không có nghe hiểu loại này giàu có địa phương đặc sắc xưng hô, đơn giản giải thích nói,“Không phải catwalk cái loại này người mẫu, mà là cái loại này công tác rất cần lao tấm gương.”

“Thật sao?” Jessica - Chastain sờ soạng tuyết rơi bạch khuôn mặt, nhìn thấy Matthew gật đầu, không khỏi há miệng, vui vẻ nở nụ cười,“Ta thích này xưng hô.”

Matthew cười cười,“Thực chí danh về.”

Jessica - Chastain lại nhìn Matthew có chút khoa trương nói,“Ta hiện tại thầm nghĩ nói một câu, rốt cuộc có người biết ta !”

Nói xong, chính nàng trước che miệng nở nụ cười.

Matthew cũng cười lên.

Bên kia, Lily - Collins ngồi ở trên một cái ghế, nhìn tà đối diện cách đó không xa Matthew cùng Jessica - Chastain, bên cạnh Tyrese - Gibson giảng chê cười, nàng một câu cũng không có nghe vào đi.

Này mấy rách nát sự cùng loạn thất bát tao nữ nhân, khiến nàng rất phiền lòng, lại thói quen .

Quá khứ, nàng xem đến qua bao nhiêu Matthew cùng bất đồng nữ nhân giao tiếp trường hợp? Đếm đều đếm không hết .

May mắn, Matthew không thuộc về nàng, cũng không thuộc về bất cứ một nữ nhân.

Lily - Collins niết niết mặt, không lại khiến chính mình nghĩ nhiều.

“Ngươi vẫn xem lão đại.” Tyrese - Gibson đè thấp chính mình lớn giọng,“Lily, ngươi sẽ không coi trọng lão đại đi?”

Lily - Collins quay đầu nhìn về phía Tyrese - Gibson,“Lão đại?”

Tyrese - Gibson lặng lẽ chỉ chỉ Matthew bên kia,“Đây là chúng ta đua xe gia tộc lão đại !”

“Đừng nói lung tung.” Lily - Collins lại mắt nhìn Matthew cùng Jessica - Chastain, này hai người cười đến phi thường vui vẻ, giống như đánh được một mảnh lửa nóng,“Ta chỉ là Matthew fan điện ảnh.”

Tyrese - Gibson có chút miệng rộng đặc chất, tuy rằng đè thấp thanh âm, nhưng nói vẫn là nhịn không được xông ra,“Blake Lively vẫn là Leonardo - DiCaprio phấn ti đâu !”

Nghe nói như thế, Lily - Collins trừng mắt nhìn Tyrese - Gibson liếc nhìn, Tyrese - Gibson tự biết nói nhiều, ngoan ngoãn ngậm miệng, trốn đến một bên.

Lily - Collins nghe qua Blake Lively cùng Leonardo - DiCaprio ở giữa nghe đồn, nói này hai người kia đoạn luyến tình, Blake Lively là hoàn toàn chủ động một phương, vì chính là thỏa mãn tự thân làm nữ fan nhiều năm qua nguyện vọng lâu nay.

Blake Lively rất lớn gan, thậm chí có điểm điên cuồng, nhưng cũng thỏa mãn nguyện vọng không phải sao?

Tiệc tối kết thúc, kịch tổ chủ sáng nhân viên rời đi thời điểm, phân phân lên mặt khác xe, không ai cùng Matthew đồng xe mà đi, Lily - Collins lên xe thời điểm, nhìn thấy Matthew kéo ra cửa xe, khiến Jessica - Chastain lên hắn xe.

Không có bất luận kẻ nào cảm giác kỳ quái, cho rằng này có vấn đề, đây không phải Matthew nhất quán phong cách sao?

Mấy chiếc Benz thương vụ xe rời đi này gia trung phòng ăn (nhà hàng), nhanh chóng chạy lên đường chính, rất nhanh về tới kịch tổ vào ở khách sạn, mà Matthew cùng Jessica - Chastain cưỡi kia chiếc, cuối cùng một trở lại khách sạn.

Xuống xe, tiến vào khách sạn đại sảnh, Matthew cùng Jessica - Chastain hướng thang máy gian đi, vừa đi vừa nói chuyện,“Đêm nay trò chuyện thực vui vẻ.”

Jessica - Chastain cười nói,“Ta cũng là.”

Matthew bỗng nhiên đề nghị nói,“Không bằng chúng ta tiếp tục?” Hắn chủ động mời nói,“Chúng ta trên nhiều khía cạnh có cộng đồng đề tài, muốn hay không tìm một chỗ trắng đêm trưởng đàm?”

Jessica - Chastain có chút do dự,“Ngày mai còn có công tác đâu.”

Hai người lúc này đi vào thang máy gian, bên trong không có người khác, Matthew ấn xuống cái nút, còn nói thêm,“Không quan hệ, mệt mỏi chúng ta liền nghỉ ngơi.”

Vừa mà nói rất rõ ràng, Jessica - Chastain cũng không phải tại cự tuyệt.

Quả nhiên, Jessica - Chastain còn nói thêm,“Như vậy...... Như vậy hay không sẽ quá nhanh một điểm?”

Matthew vươn ra một bàn tay,“Ta cho rằng vừa đúng.”

Jessica - Chastain nguyên bản không có cường liệt cự tuyệt ý tưởng, nâng tay đặt ở Matthew bàn tay trung,“Thật vất vả gặp được một hiểu ta nhân, ta cũng tưởng trắng đêm trưởng đàm.”

Thang máy xuống dưới, môn hướng hai bên mở ra, Matthew kéo Jessica - Chastain vào thang máy, đi đến chính mình vào ở tầng, ra thang máy lại xuyên qua u tĩnh hành lang, mở ra xa hoa căn hộ môn, mời Jessica - Chastain vào phòng.

Cái gọi là trắng đêm trưởng đàm rất nhanh liền tại hai người phấn khởi cảm xúc cùng kịch liệt động tác trung, biến thành càng thêm xâm nhập trao đổi phương thức.

Tại Matthew từng có xâm nhập trao đổi nữ nhân trung, Jessica - Chastain không tính là xinh đẹp , lại có một loại độc thuộc về chính mình khí chất, cái loại này ngự tỷ thuộc tính, cũng tương đương động nhân.

Đặc biệt là màu đỏ tóc dài phối hợp tuyết trắng da thịt, phi thường hiếm thấy.

Hollywood một cái khác có loại này phối hợp người là Nicole Kidman, đáng tiếc Nicole Kidman quá già, sớm thoát ly ngự tỷ phạm trù.

Mà vừa thành danh Jessica - Chastain ngự tỷ thuộc tính vừa đúng.

Cũng chính là này vừa đúng, hết sức động nhân a.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 954: Trung Nhị Nam Nhân

Ngày hôm sau, Matthew tinh thần chấn hưng đi vào trường quay, ngày hôm qua trắng đêm trưởng đàm chẳng những không có mang đến phản đối ảnh hưởng, còn khiến hắn trạng thái đại hảo, hơn màn ảnh một lần quay chụp liền qua.

Nếu trắng đêm trưởng đàm hữu ích thể xác và tinh thần, Matthew cùng Jessica - Chastain đương nhiên sẽ không chỉ đến một lần, theo sau mấy đêm thượng, lại ở tại cùng một phòng bên trong.

Liên tục mấy đêm xâm nhập mà lại chân thành trao đổi, từ Jessica - Chastain trên người, Matthew cũng đầy đủ cảm nhận được chiến sĩ thi đua tinh thần.

Làm điển hình chiến sĩ thi đua nữ sĩ, Matthew từ Jessica - Chastain trên người thân thiết khai quật đến ba điểm, một là có cường liệt sự nghiệp tâm cùng ý thức trách nhiệm, trừ đệ nhất thiên buổi tối thoáng hiển bảo thủ ngoài, theo sau vài ngày đều tích cực chủ động, hơn nữa có không để Matthew hài lòng tuyệt đối không buông tay trách nhiệm tâm.

Hai là giàu có khai sáng tinh thần, có gan nghiên cứu tân trò chơi phương thức, đầy đủ khai phá tự thân mỗi một bộ vị công năng đặc điểm.

Cuối cùng là có chặt chẽ hợp tác tinh thần, mỗi khi Matthew thử đưa ra một ít yêu cầu, nàng tổng có thể cho lớn nhất trình độ thỏa mãn.

Matthew tổng hợp phán định, cấp Jessica - Chastain này chiến sĩ thi đua nữ sĩ danh hiệu, tuyệt đối thực chí danh về.

Thậm chí, từ Jessica - Chastain trên người, Matthew tổng thấy ra có thể khiến hắn phán định là Hollywood chiến sĩ thi đua nữ sĩ tiêu chuẩn.

Chiến sĩ thi đua nữ sĩ đầu tiên muốn có đủ nghiên cứu tinh thần, chỉ có làm một hàng, yêu một hàng, chui một hàng, phát triển ương ngạnh giao tranh cùng theo đuổi sung sướng tinh thần, mới có thể ra loại xuất chúng, mới có thể bị hắn “Rèn luyện” Thành chiến sĩ thi đua; Tiếp theo, chiến sĩ thi đua nữ sĩ là muốn có phụng hiến tinh thần , đặt chân nhân vật duy trì liên tục không ngừng phụng hiến thời gian, tinh lực cùng thân thể, không so đo cá nhân được mất, không để ý nhất thời đầy đất được mất, tại phụng hiến trung thành tựu chiến sĩ thi đua, vĩ đại thân thể phụng hiến tinh thần là chiến sĩ thi đua nữ sĩ chân chính nội hạch.

Hollywood giống Jessica - Chastain như vậy tình nguyện phụng hiến cùng vui với phục vụ vong ngã chiến sĩ thi đua thật không nhiều.

Jessica - Chastain chiến sĩ thi đua tinh thần, sung sướng Matthew thể xác và tinh thần, do đó khiến tại hắn quay chụp trung vẫn bảo trì thượng giai trạng thái.

Studio trung, căn cứ cửa cabin truyền đến chuyển động thanh, sau đó bị người từ bên ngoài đẩy ra, Matthew mặc đồ du hành vũ trụ, đi lại tập tễnh, trên mặt treo rõ ràng thống khổ, từ mở ra khe cửa trung chui tiến vào.

Tiến vào căn cứ, hắn quay người đóng lại cửa cabin, có một bàn tay thủy chung ấn bụng, chỗ đó cắm một điều có chứa kim chúc sáng bóng vật dạng cục.

“Áp lực...... Ổn định !”

Nghe được này thanh âm, Matthew xoay người dọc theo thông đạo hướng một cánh cửa còn lại đi, hắn thoạt nhìn có điểm suy yếu.

Đạo thứ hai đại môn mở ra, nơi này là nhân loại có thể bình thường hoạt động khu vực, Matthew đóng chặt cửa, thuần thục tháo xuống mũ giáp, cởi dưỡng khí bao, lại tháo xuống khăn trùm đầu cùng bao tay, sau đó cúi đầu nhìn về phía phần bụng bên trái, mặt trên cắm một căn kim chúc viên can, còn có từng tia máu tươi rỉ ra.

“Gặp quỷ !” Matthew lầm bầm lầu bầu,“Này không xong thấu , có người tại ta bụng hung hăng cắm một đao.”

Hắn nhìn kim chúc viên can ánh mắt có chút do dự, hai tay tại kia phụ cận qua lại đảo quanh, muốn bắt lấy lại không dám.

“Hô -- hô -- hô --”

Rốt cuộc, Matthew liên tiếp làm mấy cái hít sâu, trên mặt lóe qua vài phần kiên nghị, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, rút ra kia căn kim chúc viên can, không đợi máu tươi chảy ra, một bàn tay liền bịt kín miệng vết thương.

Tiếp, hắn đi đến thùng chữa bệnh biên, lấy ra kéo, cắt ra quần áo cởi, lộ ra một thân to lớn cơ nhục cùng cơ bụng bên trên đổ máu miệng vết thương.

Matthew đau không ngừng Hấp Khí, sắc mặt tựa hồ đều trắng, nhanh chóng lấy đến vải thưa đặt tại trên miệng vết thương, lại xách hòm thuốc đi đến nhất trương chữa bệnh bên giường, nửa nằm ở mặt trên.

“Này thật muốn mệnh.” Cho dù là đau đớn khó nhịn, Matthew vẫn là tại nói thầm,“Không xử lý tốt miệng vết thương ta sẽ chết ở trong này.”

Dùng vải thưa dùng sức đè lại miệng vết thương, bao trùm tại bụng giả làn da chẳng những thoạt nhìn như là thật, sờ lên đến xúc cảm cũng rất chân thật.

Hắn cầm lấy ống châm, liên tiếp tại miệng vết thương phụ cận tiêm vào thuốc tê, tay cùng đầu vẫn run rẩy,“Ta không thể chết ở trong này ! vạn nhất tương lai mặt khác tinh hệ nhân thăm dò hỏa tinh, kia không phải sẽ đem ta trở thành người sao hoả? Không được, tuyệt đối không thể cho bọn họ loại này lầm đạo ! ta là người địa cầu !”

Run run cầm lấy y dụng kẹp cùng kìm, hắn cắn chặt răng trừng lớn ánh mắt, từ miệng vết thương trung gắp ra đoạn liệt kim chúc phiến, đau tựa hồ tùy thời đều sẽ ngất đi, nhưng cả người như cũ lạc quan.

“Ta tương lai nhất định là chết ở địa cầu ấm áp trong phòng.” Matthew tựa như lảm nhảm,“Mà không phải này gặp quỷ hỏa tinh.”

Ném xuống kim chúc phiến, hắn mắt nhìn còn có máu tươi chảy ra miệng vết thương, biết tất yếu khâu lại, sau đó cầm lấy một bên máy đóng sách, tạp chuẩn trên miệng vết thương giả da thịt, hung hăng đè xuống.

“Oa a --”

Matthew phát ra một tiếng hét thảm, kêu thảm thiết qua đi lại thổ tào,“NASA quản mua đều là chút ngu ngốc, ghim đóng sách thế nhưng không tự mang gây tê hiệu quả !”

Liên tục đính mấy cái ghim đóng sách, vì xoa dịu cảm xúc, Matthew ấn xuống bên cạnh một cái nút, du dương tiếng âm nhạc bắt đầu phiêu đãng.

Hắn đính dưới cuối cùng một ghim đóng sách, đau môi đều đang run run, nói vẫn là không ngừng,“Lewis quan chỉ huy này không xong âm nhạc thẩm mỹ, so xử lý này miệng vết thương còn khủng bố !”

Ridley - Scott ngồi ở đạo diễn máy theo dõi mặt sau, vẫn ở khẽ gật đầu, cự ly lần trước hợp tác có mười năm , Matthew - Horner tiến bộ không chỉ là danh khí, còn có biểu diễn tiêu chuẩn.

Quay chụp nhiều ngày như vậy, hắn phi thường xác định một sự kiện, Matthew - Horner kỹ xảo biểu diễn cùng hắn to lớn danh khí là hoàn toàn xứng đôi .

Đan luân kỹ xảo biểu diễn, Matthew tuyệt đối không thể so cùng hắn từng có hợp tác Leonardo - DiCaprio sai.

Nghe được Matthew nói xong cuối cùng một câu lời kịch, Ridley - Scott la lớn,“Đình ! này qua !”

Hắn mắt nhìn Matthew huyết nhục mơ hồ bụng, biết tẩy trang cần thời gian, còn nói thêm,“Tạm thời nghỉ ngơi bốn mươi phút.”

Matthew ném xuống trong tay vải thưa, tiếp nhận một cái khăn mặt lau sạch sẽ trên bụng đạo cụ máu, đứng dậy đi phòng hóa trang, hao phí chừng hai mươi phút, mới bỏ đi dán tại trên bụng giả da, xử lý sạch sẽ lây dính lên giả huyết, đổi kiện tân có chứa NASA dấu hiệu màu lam áo dài, về tới trường quay trong.

Hắn tìm đến Ridley - Scott, cùng nhau nhìn nhìn vừa quay chụp màn ảnh.

Cứ việc không có trải qua hậu kỳ kỹ thuật tân trang, hình ảnh có chút thô ráp, Matthew xem qua sau, vẫn là nói,“Chừng mực quá lớn, này huyết nhục mơ hồ bộ dáng, sẽ dọa hỏng rất nhiều tiểu bằng hữu.”

Đây không phải vui đùa nói, như vậy màn ảnh tuyệt đối là R cấp.

Ridley - Scott sớm liền kế hoạch hảo, nói,“Đây là DVD bản quyền màn ảnh, chế tác rạp chiếu phim phát hành phiên bản khi, ta sẽ đối với này màn ảnh dài một lần nữa cắt nối biên tập, cam đoan PG-13 phân cấp.”

Matthew gật gật đầu,“Chúng ta tiếp tục đi.”

Ridley - Scott còn nói thêm,“Ngươi trong khoảng thời gian này trạng thái rất tốt, bảo trì đi xuống.”

Vừa này màn ảnh, nam chính Mark - Watney rất thảm, bất quá trong sách Mark - Watney, so Matthew muốn diễn vị này thảm nhiều.

Matthew xem qua nguyên tác không chỉ một lần, trong sách Mark - Watney tại mạn mạn hỏa tinh về nhà trên đường trải qua đau khổ, nhưng xa so trong kịch bản hiện ra muốn nhiều.

Tại NASA tay cầm tay giáo Mark - Watney cải tạo hỏa tinh thăm dò xe trong quá trình, Mark - Watney không cẩn thận dùng mũi khoan đem khai hoang giả hào thiêu đứt lộ , kết quả cùng phun khí đẩy vào phòng thực nghiệm mất liên lạc, triệt để bị mất cùng địa cầu thông tin phương thức, bị chính mình xuẩn khóc sau bất đắc dĩ dùng thạch đầu hợp lại ra Morse mật mã, nói cho NASA khai hoang giả hào đã hủy, hắn sẽ tiếp tục chấp hành nguyên bản định ra chạy trốn kế hoạch.

Vì thế, Mark - Watney tại đến rời đi hỏa tinh “Ma” Vũ trụ toa phía trước, trên địa cầu các chuyên gia chỉ có thể giương mắt nhìn thông qua vệ tinh hình ảnh quan sát hắn nhất cử nhất động: Trong thôn thật vất vả thông điện thoại đáp lên văn minh xe lửa, kết quả hùng hài tử chính mình đem cột điện bổ, ngươi nói có khổ hay không?

Mặt khác, hỏa tinh phong bạo ở trong sách ngược Mark - Watney hai lần, lần đầu tiên không chỉ đem hắn cùng đội hữu thổi tan, còn thuận tiện bổ đao dùng dây anten chọc một chút eo; Lần thứ hai là tại Mark - Watney mở ra thăm dò xe xuyên việt hỏa tinh lao tới kết nối tàu trên đường, lúc ấy NASA đã phát hiện phong bạo đột kích, bất hạnh khai hoang giả hào đã báo hỏng không thể thông tri hắn, liền trơ mắt nhìn Mark - Watney lái vào phong bạo khu.

Bởi Thái Dương bị phong bạo che lấp, Mark - Watney hỏa tinh thăm dò xe không thể thông qua năng lượng mặt trời nạp điện, hắn chết tại đi kết nối tàu trên đường xác suất đột nhiên thăng, đương Mark - Watney sử ra cả người chiêu thức né ra phong bạo khẩu sau, tác giả tuyệt bút cũng không có bỏ qua hắn, Mark - Watney còn trải qua một lần lật xe sự kiện mới đánh thông quan đi đến kết nối tàu trước mặt.

So với nguyên tác, Matthew đóng vai nhân vật này, tắc muốn nhẹ nhàng nhiều, hơn nữa vì tránh cho kịch một vai tất nhiên sẽ dẫn phát người xem nhàm chán, kịch bản biên soạn quá trình bên trong, vài vị biên kịch còn vi Mark - Watney gia nhập đại lượng thổ tào cùng tự mình thổ tào.

Đẳng Matthew xuyên lên cồng kềnh đồ du hành vũ trụ, quay chụp lại bắt đầu.

Ridley - Scott ra lệnh một tiếng, Matthew kéo vải nilon, khiêng vài căn thật dài khoan sắt từ căn cứ phá động bên trong đi ra ngoài, trước đem vải nilon cùng chỗ hổng bên cạnh dính vào cùng nhau, sau đó nhìn phá động bên trong xong đời khoai tây thẳng lắc đầu.

“Học thực vật gia hỏa hơn phân nửa đều là Hippy, bọn họ tổng cho rằng có thể trở lại nào đó thuần tự nhiên thế giới hệ thống trung, tổng tại mò mẫm như thế nào dùng thuần thu thập phương pháp uy no 70 ức nhân khẩu.”

Matthew nhịn không được thổ tào,“Được rồi, lần này cần dựa vào thu thập lấp đầy bụng , nhưng trên Hỏa tinh có cái gì có thể thu thập đảm đương đồ ăn? Khiến ta nghĩ nghĩ, màu đỏ nham thạch? Bất quy tắc hạt cát? Chúng nó so với ta răng nanh còn cứng rắn !”

Niêm hảo vải nilon, Matthew khiêng lên khoan sắt đi đến bên ngoài, ngẩng đầu nhìn hướng chỗ xa, mờ mịt tất cả đều là hoang nguyên.

Hắn lớn tiếng kêu lên,“Có người tin tưởng sao? Ta là hỏa tinh chi vương !”

Nói xong, hắn buông xuống khoan sắt, lấy xuống trong đó một căn, đem căn cứ tách ra một điều dây kéo đinh cùng khoan sắt xuyên hảo, lao lực thật lớn khí lực dùng búa đem khoan sắt nện vào dày mặt đất trung.

Matthew dùng lực lắc lư một chút, khoan sắt không chút sứt mẻ, không khỏi đối với dưới chân hỏa tinh dựng thẳng lên một căn ngón giữa, lớn tiếng nói,“F@UCK.YOU !”

Mấy năm nay,MPAA xét duyệt tiêu chuẩn tại phóng khoáng, cùng loại thô tục cùng thủ thế, càng ngày càng nhiều tại PG-13 cấp bậc điện ảnh trung xuất hiện.

Giờ khắc này, nam chính muốn phát tiết khoai tây bị hủy buồn bực, cho nên Matthew lại la lớn,“Hỏa tinh, ngươi không phải rất điếu sao? Còn không phải muốn bị ta cắm !”

Nháy mắt, nam chính trung nhị đạt tới đất chôn tiểu đệ đệ liền cho rằng cường gian tinh cầu trình độ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 955: Tử Thần Chú Ý

Một dũng cảm tự giễu lại vui với bán manh nam chính, so với nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ khoa học gia hoặc là nhân viên vũ trụ càng được hoan nghênh.

Cho nên, nam chính dám tuyên bố chính mình cường kiện hỏa tinh.

Này bộ phim quay chụp, tuyệt đại bộ phận thời gian, Matthew đều là một người tại biểu diễn, chỉ có số rất ít vai diễn trung, sẽ xuất hiện người khác thân ảnh, tại quay chụp quá tinh thăm dò đội tập thể vai diễn sau, hắn quay chụp khi cùng mặt khác diễn viên trao đổi, giới hạn ở trò chuyện trung.

Bởi Jessica - Chastain lịch phát hành bài phi thường mãn, kịch tổ vì tránh cho hậu kỳ ghi âm lại một lần nữa phối hợp thời gian, dứt khoát khiến Matthew cùng Jessica - Chastain phân biệt quay cảnh xong sau, trực tiếp thu âm lời kịch.

Phòng thu bên trong, đối với hai ngày trước vừa quay chụp màn ảnh, Matthew cùng Jessica - Chastain tại ghi âm sư nhắc nhở dưới, đội tai nghe.

Màn hình hình ảnh bắt đầu truyền phát.

“Ta liền biết người này là kẻ điên !” Matthew thanh âm như là chen ra đến,“Ta đề nghị chúng ta vẫn là chấp hành Iron Man kế hoạch.”

“Phiêu lưu quá lớn, ngươi trong lòng minh bạch.” Jessica - Chastain đáp lại.

“Vấn đề là,” Chẳng sợ đến loại này thời khắc, nam chính lời kịch như cũ tràn ngập trung nhị khí tức, Matthew bóp kem đánh răng bàn nói,“Ta rất ích kỷ, ta tưởng đương nhiệm vụ này từ đầu tới đuôi nhất hào nhân vật chính, không muốn khiến các ngươi này bang phế vật cướp ta nổi bật, ta không thể khiến các ngươi nổ VAL.”

“Úc,” Jessica - Chastain chững chạc đàng hoàng nói,“Được rồi, nếu ngươi không muốn khiến chúng ta -- đợi đã (vân vân)...... Chờ một lát...... Ta vừa nhìn thoáng qua ta quân hàm, phát hiện nguyên lai ta mới là quan chỉ huy. Tọa kiên định , chúng ta này liền tới đón ngươi.”

Matthew quay đầu đối Jessica - Chastain dựng thẳng lên ngón cái,“Ngươi ngưu bức.”

Ghi âm kết thúc, Matthew hái xuống tai nghe, nhìn về phía ghi âm sư bên kia, ghi âm sư tại quay ngược vừa rồi ghi âm.

Jessica - Chastain nhỏ giọng hỏi,“Tại EVA vũ trụ phục trên bao tay trạc động, lợi dụng bỏ chạy khỏi không khí đến làm đẩy vào, biện pháp này thật có thể làm?”

Matthew gật gật đầu,“Đây không phải nói bừa , là NASA cung cấp biện pháp, theo NASA chuyên gia nói, tại Apollo thời đại liền nghiệm chứng qua tại phi thuyền vũ trụ không thể nối tiếp dưới tình huống, thông qua EVA đến tiến hành chuyển dời. Trạc đồ du hành vũ trụ cũng sẽ không lập tức chết mất, chính là không dễ dàng khống chế phương hướng.”

Về phần NASA chuyên gia có phải hay không chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, kịch tổ không đi nghiệm chứng, cũng không có nghiệm chứng tất yếu.

Ghi âm sư bên kia nghe xong ghi âm quay ngược, nói,“Hoàn thành phi thường tốt !”

Jessica - Chastain thật dài thở ra một hơi, ngược lại nhìn về phía Matthew,“Công tác của ta hoàn thành .”

Matthew hỏi,“Muốn đi đuổi xuống một hạng mục sao?”

“Ân.” Jessica - Chastain nhẹ nhàng gật đầu,“Một tên là [ mụ mụ ] hạng mục.”

Matthew kéo lên nàng đi ra ngoài, hỏi,“Lúc nào đi?”

Jessica - Chastain nói thẳng,“Hôm nay buổi chiều năm giờ phi cơ.”

“Mấy điểm xuất phát?” Matthew lại hỏi.

“Sân bay có điểm xa.” Jessica - Chastain tựa hồ minh bạch Matthew ý tứ,“Hai giờ rưỡi muốn đi.”

Matthew mắt nhìn đồng hồ,“Cự ly xuất phát còn có một tiếng rưỡi.”

Jessica - Chastain không có phản đối ý tứ, cũng nhìn nhìn đồng hồ,“Còn có ba giờ 25 phút.”

“Không thời gian hảo lãng phí .” Matthew kéo lên Jessica - Chastain hướng chính mình hoá trang gian đi,“Ta buổi chiều một giờ rưỡi có hi vọng muốn chụp, mười hai giờ rưỡi liền muốn bắt đầu làm chuẩn bị, chúng ta chỉ có một giờ 25 phút.”

“Kia còn chờ cái gì đâu?”

Hơn ba mươi tuổi nữ nhân, nơi nào có nhiều như vậy cố kỵ, tại không ít người hảo kỳ trong ánh mắt, Jessica - Chastain thoải mái cùng Matthew vào hoá trang gian,“Bắt đầu đi, Matthew ! đừng đình !”

Matthew trên tay động tác phi thường mau,“Vui cống hiến sức lực, của ta nữ sĩ.”

Bên ngoài nhân, nhanh chóng chủ động rời xa Matthew độc lập hoá trang gian, thực ra hoá trang gian vốn đang đảm đương phòng nghỉ tác dụng, cách âm hiệu quả phi thường tốt, đứng ở ngoài cửa cơ bản nghe không được bên trong thanh âm.

Về phần nhìn lén, chỉ cần nhìn thấy Matthew kia mấy cái cường tráng bảo tiêu, không ai dám đi làm.

Giữa trưa vừa qua khỏi, Matthew cùng Jessica - Chastain ra phòng hóa trang, chuyên môn để người lái xe đưa nàng đi sân bay, cùng Jessica - Chastain ở giữa, hai người không có nói qua bất cứ ích lợi lui tới, cũng không đề cập qua có liên quan nhân vật hoặc là trả giá cùng hồi báo vấn đề, chỉ riêng chính là điên cuồng cho nhau lấy lòng.

Bọn họ hai càng như là bởi vì thân ở tha hương đều có nhu cầu mà lại lẫn nhau hấp dẫn nam nữ.

Đương nhiên, nhu cầu cùng hấp dẫn đều là thân thể bên trên .

Vô luận Matthew, vẫn là Jessica - Chastain, đều không là người trẻ tuổi, tuổi đều lên ba mươi, đã có nhu cầu, kia trực tiếp khai làm liền là, không có gì hảo quanh co lòng vòng .

Từ đêm đầu tiên đến cuối cùng rời đi, Jessica - Chastain không có hướng Matthew đề cập qua bất cứ yêu cầu.

Đưa đi Jessica - Chastain, Matthew ngắn ngủi hoá trang thời gian, liền đem nàng quên đến sau đầu, toàn bộ tinh lực đều đặt ở còn thừa quay chụp mặt trên.

Theo sau thời gian bên trong, trừ Mark - Watney tại hỏa tinh vai diễn, còn có bộ phận trên địa cầu vai diễn, cũng đặt ở Australia quay chụp.

Dolby địa khu hoang vắng, ngẫu nhiên cuối tuần nghỉ ngơi, Matthew cũng sẽ hẹn Sean Bean cùng Tyrese - Gibson đi mấy cái bãi săn săn thú, thể hội dưới Australia phong thổ.

Matthew vẫn không có rời đi Australia, liền tính không có hắn vai diễn, cũng sẽ bàng quan quay chụp.

“Biết sao?”

Xưởng sản xuất gần đây dựng hảo trong trường quay, Sean Bean đối Matthew nói,“Đây là ta năm gần đây diễn ít có cuối cùng không bị giết chết nhân vật.”

Matthew vỗ vỗ hắn cánh tay,“Sean, nếu chúng ta còn có thể có tiếp theo hợp tác cơ hội, ta nhất định khiến biên kịch giết chết ngươi nhân vật.”

Sean Bean cố ý nói,“Giống như người xem thực thích nhìn thấy ta tại phim bên trong chết mất.”

Matthew gật gật đầu,“Đoạn thời gian trước ta còn xem qua của ngươi một thiên tin tức.”

“Không phải ngươi xem qua.” Sean Bean trực tiếp vạch trần nói,“Là kịch tổ tại hâm nóng của ta tin tức đi?”

Matthew xòe tay,“Ta không phủ nhận điểm này.” Hắn nở nụ cười,“Sean, thực ra ngươi không có ý thức được, ngươi tự thân là phi thường có tin tức giá trị , ta tính toán khiến ngươi làm này bộ phim tuyên truyền điểm chi nhất.”

Sean Bean nhanh chóng hỏi,“Thật?”

Làm vai phụ, còn không phải đệ nhất vai phụ, như vậy đãi ngộ rất khó được.

“Đương nhiên.” Matthew không phải đang nói đùa,“Hiện tại chỉ là dự nhiệt, đẳng phim tiến vào trước công chiếu tuyên truyền, liền sẽ chuyên môn hâm nóng đây là ngươi không có chết đi phim.”

Điểm ấy kịch tổ sớm liền cùng Sean Bean phương diện làm câu thông, không có Sean Bean đồng ý, cũng sẽ không lung tung vận dụng này mấy đến tuyên truyền hâm nóng, tỷ như hiện tại tiền kỳ tuyên truyền trung, hâm nóng tin tức chính là -- liên tục chết nam nhân, Sean Bean !

Đề mục tương đương kinh sợ, cũng rất dễ dàng hấp dẫn nhãn cầu.

Này tuyên truyền, vẫn là kịch tổ một vị phó đạo diễn nhắc nhở qua Matthew sau, mới chuyên môn kế hoạch .

Matthew chuyên môn tìm người thống kê một chút, Sean Bean từ xuất đạo tới nay đến hiện tại tham diễn qua mấy chục bộ điện ảnh, có mấy chục chủng kiểu chết, được xưng là “Hollywood kiểu chết nhiều nhất nổi danh diễn viên”.

1992 năm, Sean Bean tại Harrison - Ford diễn viên chính điện ảnh [ ái quốc giả trò chơi ] trung, sắm vai đại nhân vật phản diện Sean - Miller, này bộ phim cũng mở ra Sean Bean tử vong chi lữ.

Theo sau, vị này Anh quốc diễn viên nhân vật nhận đến Tử Thần đặc biệt chú ý.

Không nói kia vài độ nổi tiếng không cao nhân vật, chỉ riêng là truyền lưu độ cực kỳ quảng phát , Sean Bean liền cấp vô số người lưu lại quá thâm khắc ấn tượng.

Tỷ như [ Hoàng Kim mắt ] trung 006 bị cốt thép đập chết,[ Lord of The Rings ] trung Boromir bị loạn tên xuyên tim,[ Equilibrium ] trung bị Bale một súng bạo đầu,[ cái chết đen ] trung bị người năm ngựa xé xác, năm trước HBO truyền bá ra Game of Thrones trung bị người chém rớt đầu đợi đã (vân vân).

Sean Bean lấy các loại đa dạng kiểu chết thâm được người xem chi tâm, thậm chí một vài người cho rằng, chỉ cần ở trong điện ảnh nhìn thấy Sean Bean liền biết kịch tình hướng đi, một khi Sean Bean xuất trướng liền biểu thị bi thảm kết cục đợi đã (vân vân) thuyết pháp.

Phía trước cùng nhau săn thú thời điểm, Sean Bean còn hướng Matthew nói lên qua, có đôi khi hắn sắm vai vai phụ không chết, thế nhưng hắn nhất định yêu cầu đạo diễn “Đập chết” Chính mình, hắn cho rằng một nhân vật tối thăng hoa một điểm chính là tử vong.

Có không ít truyền thông như vậy đánh giá Sean Bean, cho rằng hắn không có tiếng tăm gì thực hiện ảnh hưởng toàn bộ Hollywood điện ảnh tiến trình, tuy rằng hắn không bằng cự tinh cùng 2000 vạn câu lạc bộ diễn viên như vậy độ nổi tiếng cực cao, nhưng lại dựa vào một người chi lực cải biến Hollywood điện ảnh thị trường.

Sean Bean cũng có thể nói Hollywood Hoàng Kim vai phụ chi nhất.

Đây cũng là Matthew gõ định hắn biểu diễn một vai phụ nguyên nhân, vị này Anh quốc diễn viên trên người, có bị người xem nhẹ tin tức hâm nóng điểm.

Vì điện ảnh lợi nhuận cùng đầu tư lấy được ích, Matthew đều dám hư cấu tin tức hâm nóng, huống chi Sean Bean tin tức đại bộ phận là chân thật từng xảy ra .

Mãi cho đến tám tháng sơ, Matthew đều tại bang Queensland Dolby địa khu quay chụp, chủ yếu hoạt động địa điểm cũng tập trung tại studio cùng ngoại cảnh hoang mạc khu hai cái địa phương.

Tòa thành nhỏ này rất im lặng, không có quá nhiều nhân lại đây quấy rầy kịch tổ, bất quá hiện tại là tin tức thời đại, chỉ cần một đài máy tính cùng một bộ di động, thế giới một chỗ khác phát sinh sự tình, rất nhanh liền có thể truyền lại đến bên này.

Bắc Mĩ điện ảnh thị trường nhất cử nhất động, đặc biệt là hắn đầu tư hoặc là diễn viên chính điện ảnh tiến trình, Matthew thủy chung đều tại chú ý.

Cuối tháng bảy, trải qua gần bốn tháng chiếu phim,[ Hunger Games ] chính thức từ Bắc Mĩ rạp chiếu phim hạ tuyến, này bộ phản xã hội không tưởng thanh xuân tiểu thuyết cải biên phim, Bắc Mĩ box office cuối cùng dừng ở 4 ức 1280 vạn dollar này một con số mặt trên.

Tính cả hải ngoại phương diện thu hoạch,[ Hunger Games ] toàn cầu box office càng là cao tới gần 7 ức dollar !

Rất nhiều người đều tưởng không rõ, như vậy một bộ muốn cái gì cũng không có điện ảnh, vì sao liền có thể như thế bùng nổ? Rốt cuộc là thanh xuân điện ảnh đại phóng quang thải, vẫn là Matthew - Horner biển chữ vàng dùng tốt?

Nói thật, Matthew bản nhân bao nhiêu có điểm tưởng không rõ ràng, hắn dự đoán được [ Hunger Games ] sẽ thành công, lại không nghĩ rằng có thể như thế bùng nổ.

Bắc Mĩ box office bốn ức dollar thể lượng cấp điện ảnh, nào bộ lấy ra không phải có thể để người nói chuyện say sưa, nhớ lại nào đó trường hợp nhiệt huyết sôi trào.

[ Hunger Games ] có sao?

Cố tình như vậy một bộ phim chẳng những thành công , còn so [ Twilight ] series đệ nhất bộ càng thêm thành công.

Hảo điện ảnh cùng xấu điện ảnh ở trên phòng bán vé phân biệt giới tuyến càng ngày càng mơ hồ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 956: Chú Định Biến Thành Nói Nhiều

Theo [ Hunger Games ] kết thúc Bắc Mĩ chiếu phim, số 13 phòng công tác lập tức đẩy ra đĩa, đĩa chia làm hai loại, một loại là phổ thông DVD sáo trang, giá bán 19.9 dollar; Một loại khác là lam quang đĩa xa hoa sáo trang, giá bán chia làm cao tới 39.9 dollar cùng 99.9 dollar hai đương.

Mọi người đều biết, đĩa đại quy mô áp chế mà nói, phí tổn phi thường rẻ tiền.

Thậm chí, đĩa bản thân áp chế phí dụng, đều so ra kém tại toàn mĩ các nơi trải hàng tiêu phí.

Tại đại quy mô áp chế dưới tình huống, nhất trương đĩa chế tác phí tổn, sẽ không vượt qua bán lẻ giá 5%.

[ Hunger Games ] phổ thông nhất DVD phiên bản, chia đều mỗi trương chế tác phí dụng tiêu phí không được một dollar.

Đương nhiên, đĩa phí tổn không thể như vậy tính toán, kho chứa, trải hàng cùng tuyên truyền phí dụng là không thiếu được, còn có lưu cho nhà phát hành lợi nhuận.

Này mấy tất cả đều tính toán ở bên trong, phổ thông DVD phiên bản chia đều đan trương chi phí tại năm dollar tả hữu, hào trang sáo trang bên trong bởi vì bỏ thêm chút tỷ như chim húng nhại ngực châm linh tinh tiểu kỷ niệm phẩm, phí tổn hơi chút nhiều một ít, phân biệt tại bảy dollar cùng mười lăm dollar trên dưới.

Có thể nói, điện ảnh đĩa lợi nhuận tỷ lệ xa xa cao hơn box office.

Cho nên, mới có 2010 năm phía trước, Hollywood là sống ở đĩa mặt trên thuyết pháp.

Tuy rằng từ 2008 năm bắt đầu, theo internet tải xuống cùng thuê đại hành này đạo, đĩa nhận đến nghiêm trọng trùng kích, nhưng như cũ có năng lực vì Hollywood cung cấp xa xỉ lợi nhuận.

[ Hunger Games ] đĩa tại Bắc Mĩ lên kệ tuần đầu, liền bán ra 320 vạn trương lượng bán.

Cứ việc này so ra kém mấy năm trước đứng đầu điện ảnh đĩa tuần đầu dễ dàng liền có thể bán ra 500 vạn trên đây lượng bán, nhưng cũng là 2012 năm tốt nhất đan bộ phim đơn tuần đĩa lượng bán thành tích .

Đưa ra thị trường mười ngày thời điểm,[ Hunger Games ] đĩa lượng bán đột phá 450 vạn trương.

Theo sau, liền đuổi kịp ánh điện ảnh box office như vậy, đĩa lượng bán đột nhiên hàng, một tuần chỉ có thể bán ra mười mấy vạn trương.

Đến giữa tháng 8 thời điểm,[ Hunger Games ] tại một vùng Bắc Mĩ đĩa tiêu thụ mức liền bán phá 1 ức 1000 vạn dollar.

Cùng lúc đó, Bella - Anderson cũng thu phục một ít trao quyền đàm phán.

Hệ thống mạng phương diện,[ Hunger Games ] internet truyền phát cùng thuê bản quyền, lấy 7 năm 1500 vạn dollar giá bán cho Netflix; Công cộng đài truyền hình truyền phát bản quyền lấy 7 năm 1400 vạn dollar giao cho Disney kì hạ ABC đài truyền hình.

Mặt khác một ít đàm phán còn tại tiến hành, tương lai sẽ đạt được càng nhiều quanh thân bản quyền thu nhập.

Chẳng sợ không tính tục tác, này bộ phim cũng sẽ cấp Matthew mang đến tuyệt bút lợi nhuận.

So sánh dưới,[ Avengers ] còn tại Bắc Mĩ các cụm rạp lớn tiếp tục thu gặt box office, bất quá chiếu phim một tháng rưỡi sau, này bộ phim Bắc Mĩ box office tăng trưởng tốc độ dĩ nhiên phi thường thong thả.

Matthew chiếm cứ này bộ phim 40% đầu tư cùng ích lợi so, tự nhiên vẫn chú ý mới nhất động thái.

[ Avengers ] Bắc Mĩ box office lũy kế 6 ức 2150 vạn dollar, trở thành [ tàu Titanic ] cùng [ Avatar ] sau, đệ tam bộ có thể làm đến Bắc Mĩ box office đột phá 6 ức dollar đại quan phim.

Toàn cầu box office đồng thời cũng vọt tới lịch sử vị thứ ba, trước mắt tại toàn thế giới các nơi thu gặt 14 ức 8950 vạn dollar, siêu việt 15 ức dollar liền tại trước mắt.

Lần lượt đầu tư thành công, khiến Matthew càng thêm minh bạch, giống hắn như vậy có tư cách vào sân nhà đầu tư, cường điệu đầu tư tất nhiên là đại chúng loại hình phim.

Mấy năm nay, không phải không có phim độc lập chế tác nhân hoặc là đạo diễn cầm hạng mục lên cửa đi tìm hắn, trong đó cũng không thiếu từng nghe qua danh tự một ít phim văn nghệ, nhưng hắn không có ngoại lệ tất cả đều cự tuyệt .

Có lẽ này mấy phim bên trong sẽ xuất hiện không thiếu kinh điển, dù cho box office không phải rất tốt, thông qua giải thưởng cùng tuyến hạ vận tác, năm sáu năm hoặc là mười mấy năm sau cũng có thể thực hiện lợi nhuận.

Nhưng tại dễ dàng thu lợi hạng mục trước mặt, thời gian phí tổn sẽ ở hắn nơi này vô hạn phóng đại.

Lại nói, hắn đối với điện ảnh nhận tri không có phát sinh thay đổi.

Không phải không có đạo diễn cùng chế tác nhân chỉ trích hắn loại này nhà đầu tư trong mắt chỉ có lợi nhuận, không có điện ảnh nghệ thuật, thậm chí box office thất bại sau mắng người xem thấp kém mà không hiểu thưởng thức.

Nhưng trên địa cầu có vài chục ức điện ảnh người xem, vì sao đại đa số nhân muốn ra tiền túi vi thiếu bộ phận nhân yêu thích tính tiền?

Không chút khách khí nói, một tiểu bộ phận điện ảnh nhân, cùng duy trì bọn họ nhân tự tiêu khiển tự nhạc là được, cường hành đứng ra khiến mặt khác người xem cũng tính tiền, so với kia chút phim dở đạo diễn còn làm người ta sinh ghét.

Điện ảnh phát triển đến hiện tại, sớm biến thành chúng nghệ thuật, có thể khiến đại bộ phận người xem lý giải đến điện ảnh tưởng biểu đạt tư tưởng cùng nghệ thuật mới là chân chính hảo điện ảnh

Có lẽ là sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, chỉ là phổ thông điện ảnh người xem quan hệ, Matthew vẫn đều cho rằng, quảng đại người xem thích không nhất định là hảo điện ảnh, thế nhưng hảo điện ảnh nhất định là có thể bị tuyệt đại đa số người xem thích .

Của ngươi tác phẩm đối người xem không hữu hảo, người xem còn muốn vì ngươi kiên trì tính tiền, người xem tất yếu như vậy tiện sao?

Matthew đối tượng hợp tác bên trong, liền xuất hiện loại tình huống này.

Do Stephanie - Meyer tiểu thuyết cải biên điện ảnh The Host sớm phát hành, lại tao ngộ box office cùng danh tiếng song trọng thảm bại.

Chế tác công ty nguyên bản nghĩ mượn [ Twilight ] series tên tuổi, tạo ra một cái khác đứng đầu thanh xuân điện ảnh series.

Lúc trước Stephanie - Meyer tìm tới Matthew, hùng tâm bừng bừng tỏ vẻ muốn cải biên ba bộ khúc, bị Matthew cự tuyệt sau, mở đường công ty giá cao lấy xuống The Host bản quyền, còn thỉnh đến [ The Truman Show ] biên kịch cùng [ In Time ] đạo diễn Andrew Niccol đảm đương đạo diễn.

Chỉ là phim chẳng những không có giống [ Twilight ] series như vậy thành công, còn thất bại có điểm thảm.

The Host sản xuất phí tổn cao tới 4500 vạn dollar, chỉ từ Bắc Mĩ lấy đến 2500 vạn dollar trở lên box office, này phim muốn giống [ Twilight ] series như vậy kiếm tiền, cố tình lại tưởng có vẻ không giống bình thường, do đó tràn ngập văn nghệ phạm.

Tạo thành kết quả chính là thương nghiệp không thương nghiệp, văn nghệ cũng không văn nghệ, hai đầu không thảo hảo.

Người xem không mua trướng, từ box office trung có thể thấy được đốm, ngay cả bình luận điện ảnh nhân cũng không thích này bộ phim.

The Host chỉ số RT thấp đến làm người ta giận sôi 9%.

Đồng dạng đều là Stephanie - Meyer tiểu thuyết cải biên,[ Twilight ] series cùng The Host vận mệnh rõ ràng tương phản, Stephanie - Meyer từ The Host phát hành bắt đầu liền dần dần bị Hollywood lạnh nhạt, Hollywood phần đông công ty được ra một kết luận,[ Twilight ] series sở dĩ thành công, bởi vì nhà đầu tư cùng người sản xuất là Matthew - Horner.

Theo thời gian chuyển dời, Matthew tại The Martian quay chụp dần dần tiếp cận vĩ thanh.

Cùng phía trước như vậy, còn thừa như cũ là Mark - Watney kịch một vai.

“Ta cũng không nghĩ tới, trong nháy mắt nhiều năm như vậy liền qua đi .”

Chuyên môn trước tiên gieo trồng khoai tây cái kia trong trường quay, Ridley - Scott đứng ở mấy khỏa khoai tây ở giữa, đối Matthew nói,“Ta bây giờ còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi khi bộ dáng, Helen mang theo ngươi, ngươi cường tráng kỳ cục, giống rõ ràng Dã Man nhân.”

Nghe nói như thế, Matthew không khỏi cười lên,“Cho nên, ngươi mới đồng ý ta biểu diễn cái kia Dã Man nhân thủ lĩnh?”

Ridley - Scott không có ngay mặt trả lời, ngược lại nói,“Ngươi tiến bộ rất lớn, tiến bộ tốc độ cũng rất nhanh.” Hắn nâng kính mắt,“Ta còn nhớ rõ, quay chụp Black Hawk Down khi, ngươi diễn cảnh hành động rất nhẹ nhàng, diễn văn hí bao giờ cũng là có điểm cố hết sức.”

“Hiện tại đâu?” Matthew hỏi.

Ridley - Scott cũng không vòng quanh, nói thẳng,“Mark - Watney mấy trường kịch một vai, ngươi biểu diễn phi thường tốt, đặc biệt lâm trường phát huy, tương đương xuất sắc.”

Matthew sờ sờ đầu,“Có như vậy hảo sao?”

“Tin tưởng bộ phim này công chiếu sau.” Ridley - Scott rất chăm chú nói,“Ngươi sẽ trở thành công nhận kỹ xảo biểu diễn phái.”

Hắn quay đầu mắt nhìn dựng lên máy quay phim, còn nói thêm,“Matthew, cuối cùng một màn diễn , bảo trì hảo trạng thái.”

Matthew nhẹ nhàng gật gật đầu,“Không thành vấn đề.”

Ridley - Scott đi ra trường quay, trở lại đạo diễn máy theo dõi mặt sau, đơn giản hỏi thăm qua đi, tuyên bố quay chụp bắt đầu.

Kịch tổ nháy mắt tiến vào trạng thái, Matthew cũng không ngoại lệ, hắn đem một camera treo tại trên vách tường, lấy ruộng khoai tây làm bối cảnh, vừa điều chỉnh camera, vừa nói,“Vũ hàng cục có thể theo ta đối thoại, bọn họ sẽ không im miệng, bọn họ tưởng cấp cư trụ khoang từng cái hệ thống đều không đình thăng cấp.”

Hắn dần dần điều hảo camera, ra vẻ thâm trầm nói,“Đây là vì sao đâu? Bởi vì bọn họ muốn nhìn của ta ruộng khoai tây. Được rồi, ta thỏa mãn bọn họ yêu cầu, làm cho bọn họ một phòng nhân tận khả năng vi mô quản lý của ta hoa màu !”

Matthew có điểm hưng phấn đi hồi ruộng khoai tây trung, tiếp tục nói,“Thế nào? Rất tuyệt đi? Đây là dùng Watney bài hỏa tinh phân bón gieo trồng đi ra khoai tây ! ta có thể tuyên bố, chúng nó có vượt thời đại ý nghĩa !”

Hạ thấp người, Matthew rút ra một khỏa khoai tây, chỉ căn thượng treo một chuỗi dài khoai tây, nói,“Thấy được sao? Đã thành thục , nói cho các ngươi một tin tức, ta ngày hôm qua liền nếm qua ! ta đạt thành một thực không sai thành tựu, cổ kim lui tới đệ nhất nhân ! cái gì? Các ngươi tại nghị luận cái gì thành tựu? Ta đây nói cho các ngươi hảo, ta là toàn nhân loại thứ nhất ăn đến hỏa tinh khoai tây nhân, trước mắt cũng là duy nhất một.”

Một cô độc nhân, tại có thể cùng chính mình đồng bào liên hệ sau, chú định sẽ biến thành lảm nhảm, Matthew đem từng viên khoai tây hái xuống, bỏ vào bên cạnh thùng bên trong,“Nghe, ta không tưởng biểu đạt cái gì tự đại, nhưng ta là trên Hỏa tinh vĩ đại nhất thực vật học gia ! cho nên, đây là một rất giỏi thành tựu.”

Matthew trích hoàn khoai tây, lại rút ra mặt khác một khỏa, tiếp tục vừa rồi công tác,“Có thể cùng vũ hàng cục liên hệ còn có một ưu việt, ta có thể thu đến điện bưu, ta thu đến rất nhiều thư tín, tối khốc một phong đến từ Chicago đại học, của ta trường học cũ.”

Hắn nhìn về phía camera,“Bọn họ nói một khi ngươi tại một địa phương gieo trồng thực vật, ngươi liền chính thức bắt đầu ‘Thực dân’ . Cho nên, từ trên kỹ thuật giảng, ta bây giờ còn là hỏa tinh thực dân giả.”

Nói, Matthew còn bày pose.

Đạo diễn máy theo dõi mặt sau, Ridley - Scott hài lòng gật đầu,“Đình ! này qua !”

Matthew ném xuống trong tay khoai tây, tiếp nhận khăn lông ướt xoa xoa tay, về nam chính Mark - Watney vai diễn đến tận đây toàn bộ quay chụp hoàn tất.

Bất quá, kịch tổ quay chụp còn muốn lại duy trì liên tục chừng hai mươi ngày, kế tiếp Ridley - Scott muốn dẫn dắt này kịch tổ chuyển chiến Budapest.

Matthew sẽ không đi theo kịch tổ đi Âu Châu, hắn tại Bắc Mĩ còn có không thiếu công tác muốn đi làm.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 957: Còn Có Ai

Trở lại Los Angeles, Matthew trước tham gia một phụ nữ nhi đồng hoạt động, hơn nữa đại biểu American Sniper kịch tổ hướng chỉ tại cứu trợ nhi đồng ngân sách hội quyên giúp một trăm vạn dollar.

Trên hoạt động, trừ vi nhi đồng tranh thủ hợp pháp quyền lợi, hắn trước sau như một đảm đương nữ tính chi hữu, vi nữ tính quyền lợi mà hô hào.

Hôm nay nữ quyền vận động dĩ nhiên trở thành chủ yếu nhất xã hội bình quyền vận động, không chỉ là Matthew, càng ngày càng nhiều người đều gia nhập đến trong đó, liên Washington các chính khách đều tại thuận thế mà làm.

Matthew bởi vì ra tay sớm quan hệ, là toàn mĩ công nhận nữ quyền vận động phần tử tích cực cùng tiên phong nhân vật chi nhất.

Về phần bảo hộ nhi đồng này một toàn xã hội đều vô cùng chú ý đầu đề, Matthew càng là luôn luôn cũng không có thả lỏng qua, vô luận là hắn bản nhân, vẫn là danh nghĩa từ thiện ngân sách hội, mỗi năm đều có xa xỉ đầu nhập.

Nhi đồng đại biểu cho nhân loại toàn bộ tộc quần tương lai, đây là bất cứ một văn minh quốc gia cùng xã hội đều chạm đến không được điểm mấu chốt.

Lấy kịch tổ danh nghĩa quyên giúp là vì tuyên truyền, nhưng Matthew không có quá mức Trương Dương, loại sự tình này vẫn là muốn khống chế tốt trong đó độ.

Quyên giúp sau, Matthew cũng tiếp nhận phỏng vấn.

“Nhân loại đều có bản năng, sẽ cho nhau giúp. Có người leo núi khi lạc đường , sẽ có người tổ chức sưu cứu. Xe lửa ra sự cố , mọi người sẽ xếp hàng đi hiến huyết. Có thành thị bị địa chấn san thành bình địa , toàn thế giới người đều thất bại đưa khẩn cấp vật tư.”

Đối mặt máy quay phim màn ảnh, Matthew một từ cũng chưa nhắc tới American Sniper danh tự, ngược lại diễn cảm lưu loát nói,“Đây là cơ bản nhân tính, toàn cầu các nơi không có ngoại lệ, đều là như vậy. Không sai, là sẽ có một chút không để ý người khác chết sống khốn kiếp, thế nhưng, quan tâm người khác nhân muốn so với này mấy khốn kiếp hơn rất nhiều.”

Lần này từ thiện hoạt động, cũng chân chính kéo ra American Sniper trước công chiếu tuyên truyền đại mạc.

Năm trước kia trường đấu súng sự kiện, không thể tránh khỏi bị Matthew cùng Warner Bros tha đi ra, lại tuyên truyền hâm nóng, đầu tiên là trên truyền thông đại diện tích xuất hiện cùng loại “Đấu súng Matthew - Horner cùng Chris - Kyle tội phạm bị phán chung thân giam cầm, pháp viện bác bỏ hoạn có tinh thần tật bệnh thuyết pháp”, tiếp vẫn đè nặng không phát camera theo dõi bị thả đi ra ngoài.

Video vừa xuất hiện tại trên youtube mặt, liền dẫn phát oanh động.

Tối dẫn nhân quan chú không phải Matthew cùng Chris - Kyle, mà là Margot Robbie.

Dám cứng rắn hận cầm thương hung thủ nữ nhân, tuyệt đối không phải bình thường bưu hãn, theo video lượng view không ngừng gia tăng, không đợi đến điện ảnh công chiếu, Margot Robbie liền hồng biến toàn mĩ.

Thậm chí, có vài nhân hoàn cho Margot Robbie khởi một “Ly nữ hài” danh hiệu.

Nữ chính không đợi điện ảnh công chiếu liền đi hồng, không thể nghi ngờ đối phim tuyên truyền marketing cực kỳ có lợi, American Sniper bởi vì Matthew cùng đấu súng sự kiện quan hệ, vốn liền được chú ý, cái này chú ý độ càng cao .

Còn có Chris - Kyle, trong hiện thực “Mĩ quốc tay súng bắn tỉa” Bản thân danh khí cũng rất lớn, lấy 166 danh bắn chết nhân số trở thành Mĩ quốc trên lịch sử trí mạng nhất tay súng bắn tỉa linh tinh tin tức, đồng dạng được chú ý.

Như vậy phim cũng không phải không có phiền toái.

Trừ bỏ Matthew diễn viên chính cùng Clint - Eastwood đạo diễn như vậy biển chữ vàng ngoại, phim “Căn cứ chân thật cố sự cải biên” Cũng trở thành hấp dẫn Mĩ quốc người xem lớn nhất kiếp mã, nhưng Chris - Kyle làm giết người vô tính nổi tiếng tay súng bắn tỉa, hắn tại Iraq chiến trường uy phong bát diện, tự nhiên cũng sẽ trở thành chủ nghĩa nhân đạo nhân sĩ dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng.

Bất quá, tranh luận luôn luôn đều không là việc xấu, tranh luận mang đến thường thường là càng nhiều đề tài.

Dù là ai cũng không thể phủ nhận, tại Matthew thôi động cùng American Sniper nguyên tác dễ bán, cùng với xã hội này truyền thông điên cuồng hâm nóng dưới, lúc này Chris - Kyle đã là toàn mĩ nổi tiếng “Quân nhân anh hùng”,“Như thần tồn tại”, Truyền Kỳ chiến tích truyền lưu rộng rãi, tỷ như nói tại 19 20 mét ngoại đánh gục địch nhân, tại Fallujah chiến dịch trung đan nhân ám sát 40 danh địch nhân đợi đã (vân vân).

Đây là một bộ quân nhân phim, Matthew tự nhiên sẽ không bỏ qua này đặc thù quần thể.

Mĩ quốc hiện tại ít nhất có 2200 vạn xuất ngũ quân nhân, còn có vượt qua 150 vạn hiện dịch quân nhân, lại thêm này mấy quân nhân gia nhân, con số này liền sẽ càng lớn.

Chỉ cần tuyên truyền đúng chỗ, những người này đều có rất cao tỷ lệ trở thành phim người xem.

Matthew còn để người cùng Lầu Năm Góc lấy được liên hệ, cùng Warner Bros đạt thành hiệp nghị, sẽ ở American Sniper phát hành phía trước, khiến cho bộ điện ảnh này tại toàn mĩ 20 căn cứ quân sự miễn phí chiếu phim một vòng.

Matthew cùng nữ chính Margot Robbie cũng sẽ đến thăm Brooklyn Hamilton bảo lục quân căn cứ cùng Walter Reed quốc gia quân sự chữa bệnh trung tâm.

Mặt khác, Matthew sớm để người đem phim đưa đến Nhà Trắng, này bộ phim không có khả năng thoát ly chính trị, kia liền khiến nó cùng chính trị liên hệ càng thêm chặt chẽ.

Quan hải cùng hắn tức phụ nhìn này bộ phim, đại khái là quan hải đồng chí không tốt nói thẳng cái gì, hắn tức phụ Michelle nhận phỏng vấn khi trọng điểm đề cập này bộ phim, khen ngợi:“American Sniper này bộ phim khắc họa ra một danh quân nhân tại chiến trường cùng xuất ngũ mặt sau đúng phức tạp tâm lý cùng mâu thuẫn, thập phần nhân tính hóa mà đáng giá suy nghĩ sâu xa.”

Lấy Trung Đông địa khu góc độ đến xem mà nói, Chris - Kyle là danh phù kỳ thực đồ tể cùng đao phủ.

Nhưng này bộ phim chủ yếu thị trường tại Mĩ quốc cùng Tây phương thế giới, Trung Đông bên kia có thể xem nhẹ bất kể.

Matthew chuyên môn để người làm qua thực địa điều tra, tại tuyệt đại đa số người thường trong mắt, Chris - Kyle là một vị chân chính anh hùng, càng là một vị ái quốc anh hùng, thích hợp trở thành đại biểu Mĩ quốc tấm gương nhận đến tôn kính.

Đồng thời, Matthew cùng Warner Bros chuyên môn mượn sức rất nhiều trên quân đội cùng xuất ngũ lão binh tổ chức trung nhân viên, cũng tìm đến Washington tốt nhất cố vấn công ty chi nhất --Glover.Park.Group-- đến làm phim tuyên truyền cố vấn.

Này có thể tránh cho phim phạm phải một ít cấp thấp sai lầm.

Còn có một điểm, Matthew cũng làm ở phía trước, hắn thông qua đại lượng thực địa điều tra, đối phim thị trường làm phân nhỏ, rất nhiều Mĩ quốc xuất ngũ lão binh đều ở tại Đông Nam bộ, trung tây bộ cùng nam bộ, ở này đó địa phương, này bộ R cấp điện ảnh từ tiểu thành trấn đến đại đô thị chiếu phim rạp chiếu phim cùng lịch chiếu phim buổi diễn đều sẽ càng cao.

Thông qua thị trường điều tra, Matthew không khó được ra một kết luận, cùng bình thường điện ảnh tại đại đô thị hảo rạp chiếu phim đạt được thành công hình thức bất đồng, American Sniper e tại San Antonio, Moore, Richmond, bang Texas cùng bang New Mexico biểu hiện xa xa sẽ vượt qua Los Angeles cùng New York đẳng thành phố lớn.

Giống Santiago cùng North Carolina đẳng địa phương phỏng chừng cũng kém không được.

Bởi vì này chút địa khu hoặc là thành thị đều có rất nhiều quân nhân hoặc là xuất ngũ quân nhân, cùng với số lượng càng nhiều người nhà.

Nhằm vào này mấy quân nhân hoặc là cùng quân nhân trực tiếp tương quan quần thể tuyên truyền, Matthew sớm khiến cho nhân đánh ra “Đây là lần đầu tiên giảng thuật binh lính cá nhân cố sự đương đại chủ lưu chiến tranh phim, này phi thường không tầm thường” cờ hiệu.

Thời gian đi đến tám tháng hạ tuần, cự ly từng rung động toàn thế giới “911 sự kiện” Còn có hai tuần thời điểm, Matthew cùng Chris - Kyle liên hợp triệu tập tin tức tuyên bố hội, tuyên bố lấy bị sát hại Chad - Littlefield danh nghĩa, thành lập giúp đỡ xuất ngũ quân nhân cùng người nhà ngân sách.

Này đương nhiên cũng là điện ảnh tuyên truyền thủ đoạn chi nhất.

Warner Bros cùng số 13 phòng công tác lập tức công khai hưởng ứng, tỏ vẻ American Sniper lần đầu sau, đem tại toàn mĩ các nơi triển khai đặc biệt chiếu phim buổi diễn, vé vào cửa đem bị xem như là đối với này ngân sách hội mộ khoản.

Đây chính là khiến người xem xem điện ảnh tiêu tiền đều cảm giác là tại làm việc thiện, đặc biệt là xem qua bản phiến sau nếu như bị cảm động, khả năng sẽ chiêu mộ càng nhiều thân hữu lấy mộ khoản danh nghĩa quan khán phim.

Bất quá, này bộ phim cũng không phải không có hoàn cảnh xấu.

Giống như vậy một bộ có đại lượng chiến tranh màn ảnh phim,R cấp phân cấp là tất nhiên .

Mọi người đều biết,R cấp so với PG-13 phân cấp phim, tại thụ mọi người quần phương diện nhỏ hơn không thiếu.

Đây cũng là không có biện pháp sự, phim chiến tranh làm thành PG-13 phân cấp căn bản chính là tại trêu đùa.

Tiến vào chín tháng, Warner Bros vi Mĩ quốc các đại binh chuẩn bị miễn phí trường American Sniper lục tục tiến vào toàn mĩ hai mươi căn cứ quân sự chiếu phim, Matthew cùng Margot Robbie cũng đuổi tới Brooklyn Hamilton bảo lục quân căn cứ an ủi.

Hết thảy đều là vì tuyên truyền marketing cần !

Nhưng phim chiếu phim chấm dứt sau, Mĩ quốc các đại binh đưa ra một ít nhìn như rất không hợp lý yêu cầu.

“Krol, cố gắng !”

“Xử lý Matthew - Horner, ngươi có thể làm được !”

Quân doanh tiểu kịch trường bên trong, phần đông binh lính vây thành một đoàn, Margot Robbie đứng ở vòng ngoài trên một đài, ánh mắt lúc này mới có thể lướt qua phần đông binh lính, nhìn thấy bên trong tình hình.

Một chiếc tiểu bàn tròn đặt ở trung gian, Matthew cùng một người da trắng binh lính các tại một bên, hai người tay phải tất cả đều đặt ở bàn bên trên, chặt chẽ nắm ở cùng nhau.

Đảm đương lâm thời tài phán Braun - Williams tiếng hô lúc này truyền tới,“Bắt đầu !”

Liền tại Margot Robbie nhìn chăm chú dưới, Matthew nhìn như không phải rất thô trên cánh tay, đột nhiên cao cao ưỡn lên cơ nhục, đối diện người da trắng binh lính liên năm giây cũng không có kiên trì, tay phải liền bị chặt chẽ đặt ở trên bàn.

“Matthew người này khí lực thật không là bình thường đại.”

Margot Robbie không khỏi lắc đầu,“Đây là thứ mấy ? Này quần đại binh không phải đối thủ a.”

Lại có Mĩ quốc đại binh ngồi ở Matthew đối diện, chung quanh lại là một trận cố gắng thanh, so sánh dưới, Matthew bên này khí thế yếu nhược rất nhiều.

“Matthew !” Margot Robbie hai tay đặt ở bên miệng, giống như hào phóng cao bồi như vậy, xả ra cổ họng hô,“Cố gắng !”

Tay phải cầm lấy đối diện binh lính tay, Matthew xung Margot Robbie bên kia dựng thẳng lên một căn ngón cái, lại nghe được Margot Robbie vì hắn cố gắng trợ uy thanh âm.

“Bắt đầu !” Braun - Williams hô.

Matthew đột nhiên phát lực, trước mặt vài lần như vậy, này danh Mĩ quốc đại binh không kiên trì vài giây, liền bị hắn bài ngã.

Chung quanh một mảnh yên tĩnh, kia vài kêu gào binh lính tất cả đều im lặng xuống dưới, nơi này là thuộc về ngạnh hán quân doanh, hướng đến không chào đón ẻo lả.

“Còn có ai?” Matthew đứng lên nhìn quanh bốn phía, có vẻ đặc biệt kiên cường.

Không ai lại lại đây, doanh trung vật tay lợi hại nhất mấy gia hỏa toàn thua.

“Ngươi lợi hại.” Có cao binh lính nói, còn hướng Matthew nhếch lên ngón cái,“Hollywood trung đệ nhất ngạnh hán danh bất hư truyền !”

Thật nhiều binh lính đều mở miệng .

“Chúng ta thừa nhận ngươi là ngạnh hán !”

“Matthew, ta là của ngươi fan điện ảnh ! khiến kia vài diễn quân nhân ẻo lả đều đi tìm chết đi !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 958: Phát Sinh Đại Sự

“Nếu mọi người nhìn bộ điện ảnh này, bắt đầu càng thêm chú ý xuất ngũ lão binh cùng bọn họ từng làm qua hi sinh.”

Căn cứ quân sự đối ngoại mở ra truyền thông khu bên trong, bởi vì video bạo hồng Margot Robbie đối phần đông đi theo phỏng vấn phóng viên nói,“Này đối với điện ảnh đến nói cũng đã là chủng thắng lợi .”

“Robbie tiểu thư, xin hỏi......”

Phóng viên hỏi còn đang tiếp tục, Margot Robbie lại không lại trả lời vấn đề, tại Mĩ quốc đại binh mở đường dưới, đi ra truyền thông khu, lên đỗ tại ven đường một chiếc Benz thương vụ ô tô, đem sở hữu hỏi đều ngăn cách ở cửa xe bên ngoài.

“Lái xe.” Matthew trước phân phó tài xế, tiếp đối Margot Robbie nói,“Rất không sai ứng đối.”

Margot Robbie cười cười,“Kịch bản lời kịch viết hảo.”

Benz thương nghiệp ô tô chậm rãi hướng về đại môn bên kia lái đi, do là tại căn cứ quân sự trong, tốc độ cũng không mau.

“Vẫn là lần đầu tiên có nhiều như vậy phóng viên vây quanh ta.” Margot Robbie quay đầu nhìn thoáng qua.

Matthew bình tĩnh nói,“Rất nhanh ngươi liền sẽ thói quen , được hoan nghênh cứ như vậy.”

Margot Robbie vỗ vỗ trán, thẳng thắn,“Ta còn không hiểu được sao thế này, liền đỏ.” Nàng xem hướng Matthew,“Ta phía trước diễn không thiếu nhân vật, quay không thiếu phim truyền hình cùng điện ảnh, kết quả còn không bằng một video dùng được, này cũng......”

Thở dài, Margot Robbie vẫn là nhịn không được đem mặt sau nửa lời phun ra,“Này rất đả kích người.”

“Đây chính là khốn kiếp Hollywood.” Matthew không nhanh không chậm nói,“Tại ngươi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, đột nhiên liền đỏ.”

Margot Robbie gật gật đầu,“Ta ngược lại là có chuẩn bị tâm lý, nhưng kia là tại phim phát hành sau.” Nàng nói chuyện vẫn là rất trực tiếp,“Ta nguyên bản nghĩ, nếu với ngươi đáp hí , điện ảnh công chiếu sau như thế nào cũng có thể làm quen đi?”

Matthew nhìn nhìn ngoài cửa sổ chạy qua Hummer quân xe, còn nói thêm,“Như vậy không phải rất tốt sao?”

“Ly nữ hài? Tên này không dễ nghe.” Margot Robbie tựa hồ có điểm bất đắc dĩ,“Video vừa ra, ta người đại diện tiếp đến không thiếu phim hành động mời.”

Nghe nói như thế, Matthew đến hứng thú, thu hồi ánh mắt, hỏi,“Có nào? Nói nói xem.”

Margot Robbie nói mấy cái danh tự, Matthew cũng không có nghe nói qua.

“Hẳn là đều là một ít đầu tư hạng mục.” Margot Robbie giải thích một câu.

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, Warner Bros lúc nào trù bị kia bộ có Harley Quinn điện ảnh? Chính mình hay không cần nhắc nhở bọn họ một chút? Nói lộng lên một đống nữ tính nhân vật tại cùng bộ phim bên trong ra tay tàn nhẫn, cũng rất thú vị , phỏng chừng hẳn là có người mua đan.

Margot Robbie lúc này hỏi,“Nghe nói ngươi này hai tháng vẫn ở Australia quay phim? Còn tại Dolby?”

“Đúng vậy.” Matthew hành trình là công khai , chỉ cần hơi thêm chú ý liền có thể nhìn thấy,“Bang Queensland một tòa tiểu thành thị.”

“Có hay không nơi nơi chuyển chuyển?” Margot Robbie hỏi.

Matthew hồi ức một chút,“Ta cùng Sean Bean cùng Tyrese - Gibson từng đi săn, thu hoạch rất dày.”

Margot Robbie nghe được săn thú từ này, ánh mắt đều tại tỏa sáng,“Ta đều đã lâu không trở về, thật hoài niệm ta kia chi lưu lại Dolby súng săn.”

Matthew phía trước nghe Margot Robbie nói lên qua, này Australia nữ diễn viên tương đương bưu hãn, từ mười tuổi xuất đầu liền bắt đầu cưỡi ngựa sờ thương, chết ở súng săn hạ thỏ hoang cùng dã lộc linh tinh , theo chính nàng theo như lời, đều có thể thượng ba con số .

Đây là một ngay cả thành niên chuột túi đều dám tấu nữ nhân.

Nguyên bản Matthew cho rằng khi dễ chuột túi cũng coi như không được cái gì, lần này đi Australia quay phim, mới phát hiện rất nhiều chuột túi hình thể cao lớn cường tráng, so với Michael - Tyson giống như đều không kém cỏi, có thể đánh thành niên chuột túi nhân, tuyệt đối cần không nhỏ dũng khí.

Hắn từ Dolby địa phương trên báo chí từng nhìn đến, có trưởng thành nam nhân trực tiếp bị đứng thẳng chuột túi dùng quyền đầu đánh thành não chấn động .

“Ta lão gia liền tại Dolby.” Margot Robbie không cần Matthew hỏi, chính mình trước tiết gốc gác,“Bất quá vài năm không có trở về, chờ ngươi lại đi chỗ đó, ta mời ngươi đi nông trường săn thú.”

Matthew thuận miệng ứng xuống dưới,“Hảo a.”

Hắn tại The Martian trung vai diễn tất cả đều chụp xong, lúc nào mới sẽ lại đi Dolby loại địa phương này?

Sớm biết Margot Robbie lão gia liền tại Dolby, nên khiến nàng tại The Martian bên trong khách mời nhân vật, như vậy săn thú còn có nơi đi.

Benz thương vụ ô tô chạy ra căn cứ cửa, đi ra không bao nhiêu xa, Matthew xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy bên ngoài thưa thớt có vài nhân khiêng kháng nghị áp phích cùng quảng cáo.

Những người này ngược lại là rất lãnh tĩnh, tựa hồ biết đây là căn cứ quân sự, chỉ tại xa xa yên lặng kháng nghị.

Matthew nhìn nhiều vài lần, phát hiện những người này tựa hồ có điểm giống Trung Đông bên kia nhân, xác thực điểm đến nói, xem diện mạo đều là Arabia nhân.

Mặt khác, kia vài tràn ngập đại tự quảng cáo thượng, phần lớn đều xuất hiện đồng dạng cùng một danh tự --[*** vô tri ].

Matthew biết tên này, đây là một bộ điện ảnh tên phim, hơn nữa là gợi ra rất lớn chỉ trích phim.

Này bộ phim không có tại Bắc Mĩ rạp chiếu phim trung phát hành, chỉ là bị chế tác phương thượng truyền đến youtube, tại nội dung khổng lồ trên youtube, cũng không gợi ra mấy người chú ý.

Một tuần trước, có người đem này bộ phim phiên dịch thành tiếng Arabia, không biết sao thế này, liền gợi ra sóng to gió lớn, chẳng những Trung Đông địa khu xuất hiện đại quy mô phản mĩ kháng nghị, liên Bắc Mĩ rất nhiều địa phương Arabia các hậu duệ, cũng phân phân đứng ra kháng nghị.

Này bộ mang theo cực đoan chủ nghĩa phim, gợi ra một chuỗi phản ứng.

Matthew biết này bộ phim sau, chỉ là lý giải một chút, lại mắt nhìn phim báo trước, lập tức liền ném tới một bên, chung quy việc này cùng hắn không có bao nhiêu lớn quan hệ.

Bất cứ liên lụy đến tôn giáo sự, đều sẽ trở nên cực kỳ phiền toái, hắn phi thường rõ ràng điểm này.

Không nói khác, American Sniper này bộ phim, liên Clint - Eastwood loại này lão mà di kiên cứng rắn thạch đầu, đều tận khả năng làm nhạt tôn giáo.

Xem xem ngoài cửa sổ xe, này mấy Arabia hậu duệ rõ ràng phi thường khắc chế.

“Đây là có chuyện gì?” Margot Robbie hảo kỳ hỏi,“Nhiều người như vậy kháng nghị, nhằm vào chúng ta sao?”

Matthew lắc đầu,“Không phải.”

Hắn đại khái đem chính mình biết sự tình nói một lần, Margot Robbie nghe qua sau, cũng không có cái gì hứng thú, này có thể nói là Tây phương người da trắng phổ biến quan điểm.

Trừ số ít thánh mẫu, không mấy người chân chính quan tâm Trung Đông địa khu những người đó tình huống.

Lại nói, khủng hoảng kinh tế bùng nổ không vài năm, Bắc Mĩ kinh tế còn không có căn bản tính hảo chuyển, đại bộ phận công chúng mỗi ngày muốn bận rộn kiếm tiền duy trì sinh hoạt hoặc là nuôi sống gia đình, ai có nhàn tình chú ý chính mình quốc gia bên ngoài sự.

Matthew tại đây quốc gia tầng chót sinh hoạt qua, bao nhiêu lý giải người thường ý tưởng.

Đương nhiên, nếu là liên lụy đến chính mình quốc gia, tựa như Thái Bình Dương bờ bên kia như vậy, sẽ có rất nhiều người đứng ra.

Thế giới này, luôn luôn cũng không khuyết thiếu tràn ngập nhiệt huyết nhân, chủ nghĩa yêu nước cũng là chính xác nhất giá trị thủ hướng chi nhất.

Toàn mĩ có câu truyền lưu rất rộng -- nếu muốn USA xong đời, trừ phi bang Texas cổ đỏ chết hết.

Ở mặt ngoài xem, Matthew cũng là người Texas, từng vị kia là từ Dallas xóm nghèo bên trong đi ra .

Chẳng qua, hắn trên bản chất cùng bang Texas cổ đỏ rõ ràng bất đồng.

Căn cứ Chris - Kyle trải qua, Matthew tổng kết qua bưu hãn bang Texas nam nhân đặc tính: Từ nhỏ cùng cha săn thú, lớn lên mang theo đệ đánh nhau, tại vũ nhục cùng thúc giục trung bò sát, dùng rượu cùng nội tiết tố quán muội tử, thảo nàng, sinh oa, lại thảo, tái sinh, có người chọc môn? Phóng đi giết hắn cả nhà, thảo hắn mông nở hoa. Chiến tranh nghĩ lại? Chỉ là tiếc nuối như thế nào không mẹ nó nhiều giết vài cái ! xem xem thương tàn lão binh, lòng có ưu tư? Hắc, bạn hữu mau đỡ ta lên thử xem !

Đây mới là truyền thống người Texas.

Về phần Matthew, dùng rượu cùng nội tiết tố quán muội tử am hiểu, lên chiến trường cái gì có bao nhiêu xa trốn bao nhiêu xa.

Đến sân bay sau, Matthew cùng Margot Robbie đi lên bất đồng chuyến bay rời đi, kế tiếp hai người muốn phân đầu chạy tuyên truyền thông cáo.

Này bộ phim chính yếu thị trường khẳng định là Bắc Mĩ, thị trường quyết định tuyên truyền, bởi vậy kịch tổ trước công chiếu tuyên truyền hoàn toàn vây quanh Bắc Mĩ đang tiến hành, giống Âu Châu cùng Australia đẳng địa phương, muốn tới phim tại Bắc Mĩ phát hành sau, Matthew cùng Margot Robbie như vậy chủ sáng mới sẽ đi.

American Sniper sẽ không toàn cầu đồng thời mở màn, mà là sẽ trước tại Bắc Mĩ nhất công chiếu, đẳng Bắc Mĩ box office bùng nổ sau, lại lục tục tại các chủ yếu hải ngoại thị trường chiếu phim.

Bắc Mĩ box office đại bạo phim, hải ngoại box office ít nhất sẽ không kém, chỉ cần American Sniper Bắc Mĩ box office có thể giống Matthew qua lại phim như vậy đại bán, hải ngoại box office cũng sẽ không là vấn đề.

Này phim Trung Đông địa khu box office có thể vạch đi, Hollywood điện ảnh tại trung đông có thể bán ra điểm box office cũng không mấy bộ.

Lại chính là Thái Bình Dương bờ bên kia, Matthew cùng Warner Bros đầu đều rất thanh tỉnh, biết như vậy phim không có khả năng qua thẩm, ngay cả tiến vào tính toán cũng không có.

Matthew tại Đông Hải ngạn địa khu dạo qua một vòng, cuối cùng đi đến New York Manhattan, tham gia “911” kỷ niệm hoạt động.

Hôm nay đã là 2012 năm, kia trường thảm kịch tuy rằng quá khứ ước chừng mười một năm, nhưng không có người sẽ quên, sở hữu người Mĩ vừa nghe đến khủng bố tập kích, còn sẽ xúc động mẫn cảm thần kinh.

Khủng bố tập kích, tuyệt đối là này quốc gia thống hận nhất hành vi.

Mượn “911 sự kiện” kỷ niệm hoạt động, Matthew tiếp tục đê điệu mà kiên định vi American Sniper làm mở rộng,9 nguyệt 11 ngày vào lúc ban đêm, còn tại NBC tổ chức một quan phương trên hoạt động, thông qua máy quay phim màn ảnh hô hào bảo hộ nhi đồng cùng phụ nữ, lên án mạnh mẽ khủng bố chủ nghĩa hành vi.

Dù cho tắt đèn đồng chí cùng Mĩ quốc có như thế nào ngàn tia vạn luồng liên hệ, làm một công chúng nhân vật cũng muốn bảo trì lập trường, bất cứ đồng tình ngôn luận, đều sẽ thu nhận rất nhiều không cần thiết phiền toái.

Làm một tránh hung tìm cát nhân, Matthew như thế nào có thể sẽ làm chuyện điên rồ?

Tham gia hoàn hoạt động, thời gian đã rất muộn , hắn cũng không tính toán rời đi New York, dứt khoát ở tại Waldorf khách sạn, đợi ngày thứ hai lại cưỡi chuyến bay phản hồi Los Angeles.

Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Matthew mới từ khách sạn phòng tập thể hình trở về, còn chưa rửa xong mặt, liền tiếp đến Helen - Hermann đánh tới điện thoại.

“Phát sinh đại sự, nhanh đi xem chỉnh điểm tin tức, cùng chúng ta điện ảnh có liên quan !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 959: Huyết Tinh Màu Đen

Cắt đứt Helen - Hermann đánh tới điện thoại, Matthew đi phòng khách, nhanh chóng mở ra TV, đổi đến CNN tin tức đài, đây là một nhà trọng yếu tin tức không ngừng lăn lộn truyền phát đài truyền hình, hắn đợi không bao lâu, liền thấy được Helen - Hermann theo như lời trọng đại tin tức sự kiện.

Matthew nhìn xem thẳng vò đầu, này “911” Đối lão mĩ đến nói, thật là không tầm thường ngày.

Địa phương thời gian 9 nguyệt 11 ngày tối chừng 10h, Mĩ quốc trú Libya phía đông thành phố lớn Benghazi lãnh sự quán tao ngộ trọng hỏa lực tập kích, này thủ đoạn bao gồm hơn nữa không giới hạn trong nhảy dù bom, liệt hỏa đốt cháy, kịch liệt bắn nhau đợi đã (vân vân).

Thẳng đến 12 ngày rạng sáng 2 khi Libya an toàn bộ đội đuổi tới khống chế cục diện, tập kích cùng giằng co 4 giờ lâu, dẫn đến Mĩ quốc trú Liberia đại sứ Stevens ở bên trong bốn người tử vong.

Đây là 33 năm qua Mĩ quốc trú ngoại đại sứ lần đầu chết vào võ trang tập kích.

Không hề nghi ngờ, lại một huyết tinh màu đen “9?11” Khắc sâu tại người Mĩ trong trí nhớ.

Matthew đóng lại TV, cấp Helen - Hermann gọi điện thoại, đối với lần này sự kiện trao đổi cái nhìn, tiếp hắn mượn khách sạn thiết bị, triệu tập kịch tổ cùng Warner Bros phát hành tuyên truyền bộ môn tương quan nhân viên, mở một viễn trình video hội nghị.

Theo càng nhiều càng chi tiết tin tức xuất hiện, Matthew cùng những người này không khó xác định, lần này khủng bố tập kích sự kiện, sẽ xúc động người Mĩ vốn là đối khủng bố tập kích phi thường mẫn cảm kia căn thần kinh, mà giống American Sniper loại này rõ ràng có chứa chống khủng bố phố sắc thái phim, khả năng sẽ từ giữa thu lợi.

Điện ảnh luôn luôn đều không là đơn thuần tồn tại , thâm thụ trước mắt xã hội tình thế ảnh hưởng.

9?11 mĩ trú Benghazi lĩnh quán bị tập sự kiện, không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến American Sniper cùng rất nhiều người xem.

Bất quá, Matthew, kịch tổ cùng Warner Bros cũng không tính toán mượn này tiến hành đại quy mô tuyên truyền hâm nóng, đó là hành vi phi thường ngu xuẩn, dựa thế tuyên truyền nhất định phải vừa phải.

Quả nhiên, theo tin tức truyền bá ra đến, lần này sự kiện gợi ra Mĩ quốc công chúng cực kỳ cường liệt phản ứng.

Không có trải qua “911 sự kiện” nhân, rất khó tưởng tượng người Mĩ đối với tại “911” Ngày đó lại một lần đối mặt khủng bố tập kích cảm xúc, cũng rất khó tưởng tượng đối với khủng bố tập kích thống hận.

Công chúng sẽ không đi quản khủng bố tập kích sau lưng thâm cấp độ nguyên nhân, dù cho có không ít truyền thông đưa tin, khủng bố tập kích khả năng là bởi vì [*** vô tri ] sở dẫn phát đại quy mô kháng nghị mà dẫn đến đổ máu xung đột, nhưng bọn họ sở chú ý chỉ có một điểm -- chúng ta lại gặp khủng bố tập kích.

Ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong, mĩ trú Benghazi lĩnh quán bị tập sự kiện phảng phất lọt vào trong dầu sôi giọt nước, dẫn bạo toàn mĩ các xã hội giai tầng.

Đến buổi chiều, rất nhiều biển quảng cáo cùng truyền thông trên khung tuyên truyền American Sniper áp phích lặng yên hoàn thành đổi mới, tân áp phích bên trên rõ ràng nhiều một câu bắt mắt mà nói -- đương khủng bố tập kích tiến đến, ta lựa chọn thủ hộ gia nhân !

Toàn bộ sự kiện dĩ nhiên dẫn bạo toàn mĩ, lại xa xa không đạt được “911” Sự kiện ảnh hưởng, hơn nữa tập kích không phải phát sinh tại bản thổ, cũng sẽ không tạo thành khủng hoảng, cấp điện ảnh thị trường mang đến khẳng định không phải 911 sau đầy đất lông gà.

Warner Bros trải qua chuyên nghiệp phân tích, cho rằng chuyện này ngược lại sẽ kích thích đến công chúng thần kinh, dẫn đến bọn họ đối khủng bố chủ nghĩa hành vi càng thêm thống hận, mà cùng này tương quan điện ảnh, sẽ ở gần nhất khoảng thời gian này nội, phổ biến càng nhận đến chú ý.

Cho nên, bọn họ cũng tăng lớn đối với American Sniper tài nguyên đầu nhập.

Matthew được đến tin tức, Warner Bros không chỉ tăng lớn American Sniper tuyên phát đầu nhập, một bộ khác càng thêm tiếp cận lần này khủng bố tập kích phim [ trốn thoát Tehran ], thậm chí bị Warner Bros bày lên mùa trao giải cuối cùng hạt giống trọng yếu vị trí.

Có thể tưởng tượng, lần này sự kiện tạo thành toàn mĩ chấn động ảnh hưởng dưới, đồng dạng là đại sứ quán bị tập kích đề tài [ trốn thoát Tehran ], chỉ cần phim chất lượng có nhất định cam đoan, vô cùng có khả năng trở thành mùa trao giải người thắng chi nhất.

Hollywood điện ảnh thâm thụ xã hội tình thế ảnh hưởng, luôn luôn cũng không có cùng chính trị phân cách ra.

Thậm chí, tại mĩ trú Benghazi lĩnh quán bị tập sự kiện thêm thành dưới,[ trốn thoát Tehran ] như vậy phim, đều có khả năng sẽ lấy xuống Oscar tốt nhất điện ảnh.

Nghe nói mấy tin tức này sau, Matthew lúc này mới phát hiện, người may mắn không chỉ chính mình một, Ben Affleck từ trên trình độ nhất định đến nói, so với hắn càng thêm may mắn.

Có ai có thể nghĩ đến, Ben Affleck quay chụp như vậy một bộ đề tài phim, có thể đúng dịp gặp được như vậy một lần sự kiện?

Sử dụng nào đó thích âm mưu luận nhân quan điểm, bên trong này nhất định có liên lụy......

Đương nhiên, đứa ngốc mới sẽ như vậy cho rằng.

Chỉ có thể nói này cũng quá đúng dịp .

[ trốn thoát Tehran ] này hạng mục, sớm ở ba năm trước đây Matthew liền nghe nói qua, đây là căn cứ một vị Truyền Kỳ đặc công tự truyện cải biên mà đến, hai năm trước xác định do Ben Affleck đạo diễn hơn nữa diễn viên chính, thời điểm đó ai sẽ nghĩ đến có người tại 911 ngày đó đối Mĩ quốc trú Liberia lãnh sự quán phát động khủng bố tập kích?

Matthew vi American Sniper lựa chọn 9 nguyệt 11 ngày sau một cuối tuần mở màn, nguyên bản là tưởng mượn toàn mĩ đối với “911” Kỷ niệm mang đến dư ba ảnh hưởng, lấy hấp dẫn càng nhiều người bởi vì khủng bố chủ nghĩa mà đi vào rạp chiếu phim, căn bản không biết sẽ có như vậy sự kiện phát sinh.

Từng hắn sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia khi, có phải hay không cũng từng xảy ra mĩ trú Benghazi lĩnh quán bị tập sự kiện? Đối với năm đó chú ý giải trí bát quái càng nhiều hơn tình hình chính trị đương thời tin tức hắn đến nói, cùng rất nhiều người thường như vậy, người nước ngoài chết sống quan hắn điểu sự?

Cho nên, Matthew căn bản là không biết.

Nhưng loại này trùng hợp phát sinh, không lấy đến dùng dùng thật rất xin lỗi chính mình đầu tư.

Theo sau trong vài ngày, American Sniper tuyên truyền đều tại vây quanh khủng bố chủ nghĩa triển khai, đê điệu mà lại có mục đích tính.

Có lẽ là nhận đến lần này sự kiện kích thích, phim box office đặt mua lại bùng nổ, đan ngày đặt mua ra box office ngạch độ, so với phía trước chia đều dâng lên tiếp cận 30%.

Lần này sự kiện, tất nhiên sẽ khiến nào đó phim trở thành trên thị trường người thắng.

Ở trên mạng internet, American Sniper cũng nhận đến càng nhiều chú ý, đặc biệt là kịch tổ mới nhất thả ra nam chính thư kích khủng bố phần tử một đoạn ngắn video, ngắn ngủi một ngày thời gian, lượng view liền đột phá 500 vạn đợt người.

Matthew lâm thời thay đổi hành trình, tại New York nhiều đợi vài ngày, một phương diện là phối hợp phim tân tuyên truyền sách lược cần, một phương diện khác là tiếp đến Ronan - Farrow điện thoại, đối phương muốn cùng hắn gặp một mặt.

Đối với Ronan - Farrow thỉnh cầu, Matthew không có cự tuyệt, bây giờ còn không ai chú ý tới Ronan - Farrow cùng hắn có liên lụy.

Mặt khác, trừ Woody Allen nhi tử thân phận ngoài, Ronan - Farrow một chút đều không dẫn nhân quan chú.

Tại Waldorf khách sạn một gian phòng khách trung, Matthew gặp được vị này tuổi trẻ phóng viên.

So với hai năm phía trước, Ronan - Farrow nhìn qua thành thục rất nhiều.

“Điều tra tiến hành thế nào ?” Matthew cũng không nói lời vô nghĩa, thẳng vào chính đề.

“Sự tình so với ta tưởng tượng còn muốn khổng lồ, còn muốn phức tạp.” Ronan - Farrow giống như là phát hiện phía sau màn chân tướng trinh thám,“Ta liên hệ tiếp cận bốn mươi vị nữ tính, đã thuyết phục trong đó vượt qua hai mươi nhân đứng ra, còn lấy đến một ít mấu chốt ghi âm cùng hình ảnh chứng cớ.”

Matthew hỏi,“Ngươi cho rằng này mấy đầy đủ sao?”

Nếu có thể mà nói, hắn phát động đỉnh đầu mọi lực lượng, mấy tháng bên trong liền có thể hất lên nhằm vào Harvey - Weinstein hành động.

Ronan - Farrow lắc đầu,“Ta cần càng nhiều chứng cớ cùng chứng nhân.”

Matthew khẽ nhíu mày,“Nhiều như vậy còn chưa đủ?”

“Thật không đủ.” Ronan - Farrow cực kỳ chăm chú nói,“Càng thâm nhập điều tra, ta càng thêm phát hiện Harvey - Weinstein bện nhân mạch mạng lưới quan hệ cự đại, lúc đó trở thành hắn Umbrella, chúng ta cần đủ nhiều chứng cớ cùng càng nhiều nhân khiến kia vài cùng Harvey - Weinstein có liên lụy nhân sang bên đứng.”

Hắn nghĩ nghĩ, nói,“Ta đoạn thời gian trước thử qua một lần, đem rất bên cạnh một điểm tài liệu phát cho một nhà tòa soạn, nhưng tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, có người cấp báo xã gọi điện thoại, cảnh cáo bọn họ, báo xã cũng quyết định áp chế không phát.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Loại sự tình này rất thường gặp.”

Ronan - Farrow lại hỏi,“Matthew, ngươi biết gọi điện thoại người là ai sao?”

“Ai?” Matthew rất ngạc nhiên.

Ronan - Farrow nói ra hai đại danh đỉnh đỉnh danh tự,“Ben Affleck cùng Matt - Damon !”

Matthew vuốt ve cằm,“Bọn họ luôn luôn cùng Harvey - Weinstein giao hảo, này tại Hollywood rất nhiều người đều biết.”

“Chỉ là ta lấy nào đó người bị hại danh nghĩa phát một điểm rất bên cạnh tài liệu, kết quả liền có nhân đứng ra bang Harvey - Weinstein chùi đít.” Ronan - Farrow có chút bất đắc dĩ nói,“Nếu có càng nhiều thứ xuất hiện, có phải hay không còn có thế lực càng cường đại nhân đi ra bang Harvey - Weinstein nói chuyện?”

“Khẳng định sẽ có.” Matthew nhàn nhạt nói.

Ronan - Farrow lại không uể oải,“Mặc kệ lực cản có bao nhiêu lớn, ta đều sẽ không buông tay !”

Matthew đối Hollywood cỡ nào lý giải, bỗng nhiên cười,“Ronan, khi ngươi thả ra chứng cớ cường đại đến không tha phản bác khi, ngươi đoán cùng loại Ben Affleck cùng Matt - Damon những người này, sẽ là cái gì phản ứng?”

Ronan - Farrow minh bạch Matthew lời này ý tứ,“Khẳng định rất phấn khích.”

Matthew gật gật đầu,“Này giới lương tri mai một lâu lắm .”

Ronan - Farrow nắm chặt quyền đầu,“Ta đã bắt đầu sửa sang lại một phần đưa tin , tin tưởng ta, Matthew. Ta sẽ thay đổi hiện tại cục diện.”

Matthew bình tĩnh nói,“Có cần , cứ việc liên hệ ta.”

“Ta sẽ .”

Ronan - Farrow không có ở lâu, cùng Matthew hàn huyên không đến một giờ, liền cáo từ ly khai.

Matthew cũng nhìn Ronan - Farrow lưu lại tư liệu, Harvey - Weinstein qua lại bắt buộc nữ nhân hai tay đều đếm không hết, trong đó không thiếu đâm đến truyền thông cùng tư pháp bộ môn tồn tại, lại tất cả đều áp đi xuống.

Tiền, thế lực cùng mạng lưới quan hệ mấy thứ này, tại cái gọi là tự do dân chủ xã hội, như cũ phát huy cường đại tác dụng.

Tại Ronan - Farrow sưu tập đến tài liệu trung , Matthew liền nhìn thấy Ben Affleck, Matt - Damon, Jack - Nicholson cùng Meryl - Streep đám người, đều chủ động ra mặt giúp Harvey - Weinstein bãi bình qua truyền thông hoặc là người bị hại.

Những người này, vì lấy đến Oscar tiểu kim nhân, điểm mấu chốt so với hắn này nổi tiếng Hollywood tra tra thấp nhiều.

Gặp qua Ronan - Farrow, Matthew rời đi New York, phản hồi Los Angeles chuẩn bị American Sniper lần đầu.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 960: Rất Được Hoan Nghênh Làm Sao Bây Giờ

Không thể tránh khỏi, American Sniper gia tăng rất nhiều cái gọi là chủ nghĩa yêu nước sắc thái, mang theo nồng hậu chính trị không khí.

Lễ công chiếu lần đầu ngày đó, rất nhiều xuất ngũ lão binh cùng bọn họ người nhà, cùng với Chris - Kyle phía trước chiến hữu, đều bị Matthew thỉnh đến lần đầu -- Hollywood đại rạp hát.

Còn có, hàng loạt kháng nghị khủng bố tập kích đám người, cũng xuất hiện ở lần đầu trường quán bên ngoài, số lượng nhiều, hấp dẫn vô số truyền thông chú ý.

Vì này bộ phim box office, Matthew cùng Warner Bros nhọc lòng.

Đương lão mĩ chủ nghĩa yêu nước có thể lấy đến lợi dụng khi, Hollywood luôn luôn đều sẽ không do dự.

Thực ra không chỉ là Hollywood, toàn thế giới đánh chủ nghĩa yêu nước cờ hiệu cuồng kiếm tiền điện ảnh nhiều nhiều đếm không xuể.

Này mấy là Hollywood quen dùng thủ đoạn, sử dụng đến có thể nói thoải mái thuần thục.

Vì đột xuất chống khủng bố cùng lão mĩ chủ nghĩa yêu nước, Matthew thậm chí đem thảm đỏ nam chính vị trí nhượng cho Chris - Kyle.

Hắn không cần loại này nổi bật, lão cao bồi Clint - Eastwood đồng dạng cũng cần, thảm đỏ bắt mắt nhất giai đoạn, nhượng cho Margot Robbie cùng Chris - Kyle vợ chồng.

Matthew đi qua thảm đỏ, cố ý cùng một đám xuất ngũ lão binh chụp ảnh chung, tiến vào phỏng vấn khu ngắn gọn tiếp nhận phỏng vấn.

Đồng dạng, tại hắn cùng Warner Bros dùng lực tô đậm dưới, Chris - Kyle cùng Taya - Kyle trở thành phần đông truyền thông phóng viên vây công đối tượng.

“Matthew nói qua, ngươi bản nhân mị lực thực ra cấp nhân vật này thêm điểm không thiếu.” Có phóng viên hướng Chris - Kyle hỏi,“Ngươi ở trong sinh hoạt, cũng giống trên chiến trường lãnh tĩnh như thế sao?”

Trải qua ra thư, phỏng vấn, thành danh cùng lão binh đấu súng đều phần đông sự kiện tẩy lễ sau, Chris - Kyle đã không phải cái kia khuyết thiếu xã hội kinh nghiệm lão binh , hắn cười hồi đáp,“Ta sinh hoạt trung hiền hoà, công tác trung hiếu chiến, hoàn toàn là hai người, cần không ngừng cắt.”

Cũng không phải sở hữu phóng viên đều như vậy hữu hảo, có người bén nhọn hỏi,“Ngươi vì cái gì muốn ra thư? Là vì nổi danh sao?”

Chris - Kyle cũng coi như rèn luyện đi ra , nói,“Nếu ta không viết người khác liền muốn thay ta viết, ta còn là chính mình viết đi, kỷ niệm của ta các huynh đệ.”

Lời này ngược lại cũng xem như tình hình thực tế, Bắc Mĩ sách báo thị trường, viết truyện ký linh tinh căn bản không cần được đến đương sự đồng ý.

“Có thể nói chuyện ngươi tại hai km ngoài xử lý một cái khác tay súng bắn tỉa hành động vĩ đại sao?” Có phóng viên hỏi.

Chris - Kyle có vẻ rất khiêm tốn,“Đây không phải một công bình đọ sức, ta dùng so với hắn tinh vi nhiều dụng cụ cùng súng ống.”

Vẫn là cái kia phóng viên, lại bén nhọn hỏi,“Ngươi bắn chết 200 nhân, đối với này hối hận sao?”

“Bao giờ cũng là có người hỏi ta vấn đề này, rất hiển nhiên này khuyết thiếu đối hiện đại quân nhân ứng có tôn trọng.” Chris - Kyle ứng đối thực bình tĩnh,“Ta không hối hận ta sát mỗi người, bởi vì bọn họ uy hiếp ta chiến hữu sinh mệnh, của ta nhiệm vụ chính là khiến các chiến hữu ở trong chiến tranh trả giá đại giới càng ít càng tốt.”

Taya - Kyle ở bên cạnh bổ sung nói,“Mọi người bao giờ cũng là nhắc tới hắn ở trong chiến tranh giết bao nhiêu nhân, mà Chris chân chính muốn biết là hắn cứu bao nhiêu nhân.”

Chris - Kyle còn nói thêm,“Ngươi nhớ rõ vĩnh viễn đều là ngươi không thể cứu được chiến hữu, đau xót đem vĩnh viễn đi theo ngươi.”

Matthew nhìn nhìn Chris - Kyle cùng Taya - Kyle, này hai người tại trường kỳ tuyên truyền hâm nóng trung, coi như là rèn luyện đi ra , cho dù là đối mặt một ít mẫn cảm vấn đề, nói lời nói cũng cẩn thận.

Nhận qua phỏng vấn, kịch tổ chủ sáng nhân viên lại cùng các nhà tài trợ chụp ảnh chung, nửa giờ sau, Matthew mới đi tiến rạp chiếu phim.

“Không nghĩ tới, người Mĩ cũng như vậy giàu có chủ nghĩa yêu nước.” Margot Robbie tiến vào Hollywood đại rạp hát phía trước, cố ý quay đầu nhìn thoáng qua,“Ta cho rằng người Mĩ đều đối với này những thờ ơ đâu.”

Matthew nhún nhún vai,“Vĩnh viễn đều không thể xem nhẹ dân chúng đối quốc gia nhiệt tình yêu thương.”

Margot Robbie rất trực tiếp nói,“Ta trong ấn tượng người Mĩ, đều là chút liên bang giải thể , quốc gia xong đời , cũng thờ ơ gia hỏa.”

“Ngươi là đang nói ta sao?” Matthew ngược lại là rất tự giác.

Margot Robbie không khỏi cười lên,“Ta cũng không nói ngươi.”

Matthew xòe tay nói,“Giống ta như vậy đối với liên bang chết sống thờ ơ người không thiếu, nhưng ái quốc người càng nhiều.”

Đây là lời thật, hắn không có khả năng trở thành người như vậy, bởi vì hắn trải qua rất đặc thù .

Margot Robbie vẫn là nghĩ đến cái gì liền nói cái gì,“Thật sự là vĩ đại chủ nghĩa yêu nước a.”

Matthew cũng không che giấu,“Ta thích loại này chủ nghĩa yêu nước.”

Giống từ Benghazi lãnh sự quán bị tập kích tới nay người Mĩ biểu hiện chủ nghĩa yêu nước, có tương đương một bộ phận sẽ phản hồi tại đây bộ American Sniper thượng, phim cực kỳ xuất sắc box office đặt mua đã chứng minh điểm này.

Matthew tin tưởng, có lão mĩ chủ nghĩa yêu nước gia thành, American Sniper tuần đầu box office sẽ xuất hiện giếng phun.

“Đúng.” Margot Robbie nghĩ đến một sự kiện khác, hỏi,“Hải ngoại tuyên truyền kế hoạch lúc nào chính thức khởi động?”

Matthew thuận miệng trả lời,“Nhanh nhất cũng muốn hai tuần về sau, chúng ta đi chủ yếu hải ngoại thị trường làm lần đầu, bao gồm của ngươi tổ quốc Australia.”

Margot Robbie gật gật đầu, lại hỏi,“Australia lần đầu sẽ không là Dolby đi?”

“Đương nhiên không phải.” Matthew làm sao có khả năng đem lần đầu đặt ở cái loại này tiểu địa phương, nói,“Muộn một chút tại Sydney.”

Hắn lại bổ sung nói,“Này bộ phim hải ngoại chiếu phim, muốn hai tuần sau mới lục tục bắt đầu.”

Margot Robbie bao nhiêu biết một ít, nói,“Ta minh bạch, là muốn khiến Bắc Mĩ box office đầy đủ bùng nổ, sau đó kéo động hải ngoại thị trường, đúng không?”

Matthew không có phủ nhận, mà là nói,“Không sai biệt lắm đi. Này bộ phim đề tài tại hải ngoại khả năng không phải đặc biệt được hoan nghênh, đặc biệt tiếng Anh khu bên ngoài quốc gia, Bắc Mĩ box office có thể bùng nổ mà nói, hải ngoại chú ý độ tự nhiên liền có .”

Đây là một công nhận sự thực, phàm là Hollywood tại Bắc Mĩ đại bán phim, dễ dàng liền có thể gợi ra toàn thế giới chú ý.

American Sniper tại Bắc Mĩ tiền cảnh, trước mắt phổ biến bị xem hảo, làm một bộ R cấp phiến, rất nhiều truyền thông cùng nghiệp nội chuyên nghiệp nhân sĩ, phổ biến cho rằng này bộ phim tại Bắc Mĩ tuần đầu có thể lấy xuống 8000 vạn dollar, Bắc Mĩ cuối cùng box office đem tại 3 ức dollar trên đây.

Không thể không nói, xã hội hiệu ứng đối phim có tương đương gia thành tác dụng.

Matthew cùng Margot Robbie trước sau tiến vào phòng khách quý, hôm nay lại đây vi Matthew cố gắng trợ uy bằng hữu không thiếu, giống Michael - Fassbender, Leonardo - DiCaprio cùng Keira - Knightley đám người đều tiếp nhận mời, tham dự hôm nay lần đầu thảm đỏ.

Cùng Leonardo - DiCaprio đơn giản hàn huyên vài câu, Matthew phát hiện hắn bên cạnh bạn gái lại đổi, như cũ là tuổi trẻ xinh đẹp tóc vàng nữ model.

Đều nói có Leonardo - DiCaprio địa phương liền có tuổi trẻ model trẻ, lời này một điểm đều không khoa trương.

Matthew dần dần nhìn ra một điểm, có vẻ Leonardo tại cùng hắn phân cao thấp như vậy, đổi người mẫu bạn gái tốc độ tại nhanh hơn.

“Nghe nói ngươi đoạn thời gian trước tham gia Taylor - Swift một party?” Leonardo - DiCaprio nói thẳng,“Mặt trên còn có rất nhiều công nhận tương lai siêu mẫu? Ta không nhanh hơn tốc độ, tối chất lượng tốt người mẫu đều phải bị ngươi cướp sạch.”

Matthew thật bất đắc dĩ,“Rất được hoan nghênh ta có thể làm thế nào?”

Cùng Leonardo - DiCaprio nói vài câu, Matthew tìm đến Keira - Knightley, hỏi chính sự.

“Lily thế nào ?” Hắn quan tâm hỏi.

“Hảo nhiều.” Keira - Knightley thở dài,“Ngươi công tác bận rộn, ta liền không mang nàng đi Australia tìm ngươi, nàng hẳn là vấn đề không lớn.”

Matthew gật gật đầu,“Là tốt rồi.”

Hai ngày trước, hắn cũng cấp Lily - Depp gọi điện thoại, chính mình này giáo nữ tựa hồ bởi vì cha mẹ sự, một chút trở nên thành thục rất nhiều.

Hắn cùng Keira - Knightley khiến Lily - Depp rời đi Pháp quốc đề nghị, từ trên trình độ nhất định đến nói, khiến Lily - Depp né tránh rất nhiều không tất yếu thương tổn.

Này cũng cùng Johnny - Depp có liên quan.

Có lẽ là nghe vào hắn cùng Keira - Knightley khuyên bảo, Johnny - Depp tại cùng Vanessa - Paradis chia tay khi, lựa chọn đê điệu nhất phương thức, không có đem sự tình huyên rất quá mức, theo song phương chia tay, cái này Kinh Thiên bát quái cũng nhanh chóng bình ổn, cũng không có quá nhiều truyền thông chú ý điểm đặt ở bọn họ căn bản tìm không thấy Lily - Depp trên người.

Nói tóm lại, Johnny - Depp cùng Vanessa - Paradis hòa bình chia tay, Lily - Depp cũng may mắn không có trải qua cha mẹ xé bức đại chiến.

Này đối một trưởng thành kỳ nữ hài thương tổn cơ hồ nhỏ nhất hóa .

Matthew cũng không có càng tốt biện pháp, chung quy cha mẹ chia tay không có khả năng một điểm đều thương tổn không đến hài tử.

Sau này, hắn cũng cùng Johnny - Depp liên hệ qua, cũng không biết cái kia nữ nhân đến cùng có cái gì mị lực, đem Johnny - Depp mê được thất điên bát đảo.

Trước mắt chuẩn xác tin tức là, Johnny - Depp đã hướng cái kia nữ nhân cầu hôn .

Matthew không có liền việc này lại nói cái gì, cho dù là quan hệ lại chặt chẽ bằng hữu, có một số việc có vài lời cũng muốn có chừng có mực.

Chỉ mong Depp tìm đến chân ái. Hắn cũng chỉ có thể như vậy tưởng.

Keira - Knightley nhìn thấy Clint - Eastwood, đi tìm lão cao bồi hàn huyên vài câu, Matthew thì cùng Michael - Fassbender nói một hồi lặng lẽ nói.

“Năm trước xung áo tuy rằng thất bại , nhưng ta không cam lòng.” Michael - Fassbender thấp giọng nói,“Ta không tin Harvey - Weinstein thật có thể hoàn toàn khống chế Oscar, ta năm nay chuẩn bị lại trùng kích tốt nhất nam chính.”

Matthew gật gật đầu,“Phim truyện ký [ Jobs ] sao?”

Này bộ phim hắn biết, kịch bản cải biên tự Walter - Isaacson sở hữu [ Steve - Jobs truyện ], đây cũng là Jobs khi còn sống duy nhất trao quyền truyện ký, Sony Columbia vu 2011 năm mua xuống cải biên bản quyền, sau này bỏ này kế hoạch, Universal hoa 3000 vạn dollar tiếp nhận điện ảnh bản quyền, sau đó có này bộ Danny Boyle đạo diễn, Fassbender diễn viên chính truyện ký điện ảnh.

Michael - Fassbender cũng không cùng Matthew khách khí,“Của ngươi phiếu muốn tiếp tục cho ta.”

Hai người hơn mười năm giao tình, Matthew tưởng cũng không có tưởng, liền nói,“Ta sẽ phát động người chung quanh cho ngươi bỏ phiếu.”

Có công tác nhân viên lại đây nhắc nhở, phòng khách quý nội lục tục hướng đi phòng chiếu phim.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 961: Diễn Kỹ Phái

Time Warner cùng số 13 phòng công tác đầu phim lóe qua, Leonardo - DiCaprio thấy được ghé vào vứt bỏ trên mái nhà Matthew, nhất trương dị thường chất phác gương mặt, nhìn qua dứt khoát không giống như là hắn bản nhân.

“Kỹ xảo biểu diễn tiến bộ rất lớn a.” Leonardo - DiCaprio nhẹ giọng nói thầm.

Bên cạnh bạn gái Toni Garrn tựa hồ nghe đến, hảo kỳ hỏi,“Leo, ngươi nói cái gì đâu?”

Leonardo - DiCaprio chỉ chỉ màn ảnh lớn,“Matthew - Horner.”

Đây là một khiến hắn cảm khái rất nhiều nhân, khởi điểm so với chính mình thấp rất nhiều, lại tại ngắn ngủi trong mười năm trèo lên như thế cao vị trí, càng thêm quan trọng là, đối phương thông đồng lên nữ nhân, giống như tùy thời đều có khả năng hoàn thành siêu việt.

Leonardo - DiCaprio đại khái nghĩ tới, tính cả bên cạnh Toni Garrn, hắn đại khái kết giao qua năm mươi tả hữu bạn gái.

Có vẻ cùng Matthew - Horner từng truyền chuyện xấu nữ nhân, không thể so con số này thiếu.

Hollywood hai đại lạm tình Playboy tên tuổi, tuyệt đối danh phù kỳ thực.

Liền nói bên cạnh Toni Garrn, may mắn hắn xuống tay đi, bằng không đợi nàng mặt sau tiến vào VS, nói không chừng lại bị Matthew - Horner trước tiên nhúng chàm .

Nhân sinh tựa như một hồi thi đấu, tại diễn viên trên đường, hắn đã bại bởi Matthew - Horner, không tưởng tại Playboy trên đường lại thua trận.

Leonardo - DiCaprio nhìn trên màn ảnh Matthew - Horner nổ súng xạ kích, trước mắt không khỏi lóe qua một khác hình ảnh, một đám siêu cấp người mẫu vòng quanh Matthew - Horner, tại hắn điên cuồng bắn phá dưới, chỉ có thể tru lên cầu xin......

Victoria's Secret Thiên Sứ siêu mẫu, nguyên bản đều là hắn điều động nội bộ hậu cung, như thế nào đột nhiên liền bị Matthew - Horner đi đầu đâu?

Ngẫm lại hắn dùng hai mươi năm mới sưu tập tem năm mươi siêu cấp người mẫu, mà Matthew - Horner dùng mười năm liền gắng sức đuổi theo .

Chẳng lẽ chính mình mị lực so ra kém Matthew? Leonardo - DiCaprio không thể không bản thân xem kỹ, căn cứ Taylor - Swift party cùng VS Thiên Sứ Rio de Janeiro tụ hội truyền ra đến tin tức, Matthew - Horner một đêm đối phó sáu bảy hảo giống cũng không có vấn đề, so với chính mình này trăm mét tuyển thủ lợi hại nhiều lắm.

Phương diện này sai biệt mang đến ảnh hưởng lớn như vậy?

Truyền thông cùng công chúng đều nói hắn tán gái sử so thành danh lộ phấn khích, nhưng so với Matthew - Horner đến, giống như thật tồn tại chênh lệch?

Nhưng Leonardo - DiCaprio cảm giác chính mình vẫn là có chút địa phương so Matthew cường, Matthew khẩu vị thật sự rất pha tạp, đủ loại muội tử, chỉ cần xinh đẹp đều đi phao.

Giống chính mình dạng này, thép rèn nam chính, lưu thủy siêu mẫu, phẩm vị hai mươi năm như nhất.

Leonardo - DiCaprio mắt nhìn bên cạnh Toni Garrn,“Chỉ cần là tóc vàng, ngực đại, cao gầy mĩ, liền nhất định có thể vào của ta pháp nhãn.”

Hiện tại ngẫm lại,[ tàu Titanic ] đối với chính mình ý nghĩa phi phàm,“You jump I jump” Jack Sue không chỉ mở ra hắn tại Hollywood vinh diệu chi môn, cũng thành công giúp hắn mở rộng tiếp xúc siêu mẫu giới xã giao.

Nói trắng ra là, chỉ có nhân đỏ, ước cô nương cấp bậc mới có thể đề cao a.

Nói vậy ở điểm này, Matthew nhất định sẽ cảm đồng thân thụ đi?

Leonardo - DiCaprio bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, có quá nhiều nhân hi vọng năm đó Jack cùng Rose đi đến cùng nhau, hắn cùng Kate - Winslet đích xác là phi thường tốt bằng hữu, nhưng kia những người này chẳng lẽ liền không minh bạch, liền tính chỉ xem dáng người, Kate cũng không phải hắn đồ ăn a.

Mặc kệ có phải hay không siêu mẫu, dáng người hảo điểm này là vĩnh viễn đều không thể biến .

Đâu chỉ là hắn, xem xem Matthew - Horner đi, kia vài chuyện xấu bạn gái nào không phải dáng người hảo đến bạo a? Liền tính nổi tiếng ngực phẳng Keira - Knightley, cao gầy dáng người cũng rất có liêu.

Leonardo - DiCaprio ánh mắt lướt qua phía trước mấy hàng nhân, chuẩn bị dừng ở hàng đầu Matthew trên người, từ hắn trên vị trí này, không khó phát hiện Matthew đang tại cùng bên cạnh tóc vàng nữ diễn viên khe khẽ nói nhỏ, vừa thấy quan hệ liền không bình thường.

“Trách không được Matthew đuổi theo .” Leonardo - DiCaprio cho rằng chính mình phát hiện chân tướng,“Gã này trừ diễn trò cùng công tác, còn lại thời gian không phải tại tán gái, chính là tại tán gái trên đường.”

Leonardo - DiCaprio có một điểm rất ngạc nhiên, giống Matthew như vậy Playboy, ngủ qua nữ nhân vô số kể, vị nào kì nữ tử có dũng khí làm hắn lão bà đâu?

So với Leonardo - DiCaprio, ngồi ở hắn bên tay phải hai vị trí ngoại Michael - Fassbender ánh mắt, vẫn là đặt ở Matthew tại đây bộ phim biểu diễn mặt trên.

Sớm ở Matthew vẫn là phổ thông tiểu diễn viên thời điểm, hắn liền nhận thức Matthew , có thể nói là một đường nhìn Matthew từ người qua đường diễn viên biến thành siêu cấp cự tinh, cũng chứng kiến hắn lột xác.

Phim chiếu phim đến nửa sau, Michael - Fassbender liên tiếp gật đầu, Matthew mấy năm nay gia tăng không chỉ là danh khí, còn có càng trở nên xuất sắc kỹ xảo biểu diễn.

Nhân vật này liền tính đổi Tom - Hanks đến diễn, phỏng chừng cũng bất quá như thế.

Nếu là Matthew lấy nhân vật này đi trùng kích năm nay Oscar, nói không chừng có thể lấy tốt nhất nam chính tiểu kim nhân trở về.

Đáng tiếc, Matthew đối Oscar không có hứng thú.

Người khác có lẽ cho rằng đây là Matthew khác người, nhưng hắn là Matthew một trong những bằng hữu tốt nhất, phi thường rõ ràng Matthew đối đãi Oscar có cũng được mà không có cũng không sao thái độ.

Hơn nữa lấy Matthew hiện tại thân phận địa vị, cần Oscar đến khẳng định sao? Đừng đùa.

Michael - Fassbender nhìn trên màn ảnh Chris - Kyle nhân vật này, Matthew dâng ra chính mình bình sinh xuất sắc nhất biểu diễn, ít nhất là xuất sắc nhất biểu diễn chi nhất.

Điện ảnh trung từ tuổi trẻ cao bồi đến nhập ngũ tham quân; Từ mới nếm thử ái luyến, đến hôn nhân nguy cơ; Từ trượng phu đến hai hài tử phụ thân; Bốn lần tiến vào Iraq, từ đơn thuần chính nghĩa đến thân phụ chiến hữu bi thống; Xuất ngũ sau từ cô độc cô đơn, đến dung nhập sinh hoạt......

Có thể nhìn ra được đến, vì đóng vai nhân vật này, Matthew từ trong tới ngoài đều làm đủ công khóa.

Đương nhiên, này cũng không phải nói Matthew biểu diễn cỡ nào có bạo tạc tính, mà là hắn diễn phi thường chất phác, súng ngắm sau hắn, phủ đầy chòm râu khuôn mặt dưới, không có quá nhiều cảm xúc cùng bi phẫn, lại vừa vặn gọi người thấy được một chân thật tay súng bắn tỉa.

Bình thản trong thường thường mới có thể xem ra biểu diễn tiêu chuẩn, nếu về sau lại có người nói Matthew kỹ xảo biểu diễn kém, Michael - Fassbender dám phun hắn đầy mặt nước miếng !

Bởi vì Matthew cho hắn như vậy tự tin !

Cũng không phải tất cả mọi người cảm giác này phim hảo, tan cuộc đi ra ngoài thời điểm, Michael - Fassbender nghe được có mấy cái người trẻ tuổi tại nghị luận, này phim quá bình đạm, không giống mặt khác phim chiến tranh, tuyệt không khốc.

Còn có người nói, American Sniper luận cảm động cùng chiều sâu so ra kém [ Cứu vớt binh nhì Ryan ], luận tay súng bắn tỉa quyết đấu cùng trường hợp huyễn khốc lại so không được Enemy at the Gates.

Michael - Fassbender không chỉ lắc đầu, này bộ phim cùng [ Cứu vớt binh nhì Ryan ] hoàn toàn chính là hai loại hình, không phải mỗi người chụp phim chiến tranh đều phải giống Spielberg như vậy cố ý phiến tình.

Về phần Enemy at the Gates.

Như vậy một bộ từ danh tiếng đến box office tất cả đều bổ nhào vào không bò lên được phim, cùng này bộ phim so căn bản không công bình.

Đối Enemy at the Gates không công bình.

Đây là một bộ chủ nghĩa tả thực phong cách phim, Michael - Fassbender không chỉ cảm giác Matthew diễn được hảo, đạo diễn Clint - Eastwood chụp cũng không sai.

Hắn nhận qua quân sự huấn luyện, phi thường rõ ràng một sự kiện, đánh nhau thật không phải quay phim, xem hỏa bạo trường hợp xem nhiều cảm giác này không có ý tứ, thật đánh nhau tình cảnh là tùy thời tùy chỗ bắn lén cùng nhìn không thấy khủng bố, ngươi không biết lúc nào địa phương nào có người sẽ đối với ngươi nổ súng.

Tựa như này bộ phim rất nhiều cảnh tượng như vậy, trên chiến trường rất nhiều nhân chết đều không biết chết như thế nào.

Giống cái loại này lãng mạn số mệnh quyết đấu, phi thường không thích hợp tả thực phong cách.

Michael - Fassbender cũng cùng rất nhiều tham chiến quân nhân tiếp xúc qua, trong đó không ít người đem chiến tranh so sánh một loại thuốc phiện, nguy hiểm, trí mạng, lại cho người khoái cảm, để người không thể tự kiềm chế.

Trên đường trở về, Michael - Fassbender phát một điều Twitter: Vừa xem xong American Sniper, Matthew cống hiến từ ảnh tới nay tốt nhất biểu diễn chi nhất, Clint - Eastwood vẫn là trước sau như một xuất sắc !

Có một điểm hắn không có nói, Matthew vận khí thật là hảo đến bạo a !

Như vậy một bộ phim, nguyên bản tại Mĩ quốc liền phi thường có thị trường, một cường đại mà chân thật Mĩ quốc anh hùng, tại kia chút Mĩ quốc người xem trong mắt, lực hấp dẫn không thua gì Iron Man như vậy hư nghĩ siêu cấp anh hùng.

Hôm nay, lại gặp 911 Mĩ quốc trú Benghazi lãnh sự quán bị tập kích, liên đại sứ đều chết, loại này tại người Mĩ trong mắt đối phó khủng bố phần tử phim, box office không bạo đều xin lỗi Liberia đám kia bạo đồ.

Qua lại Matthew phim box office vốn chính là cường hạng, Liberia nhân cho một lần thần trợ công, kia lại càng không là vấn đề .

So sánh dưới, Matthew phim danh tiếng phương diện yếu kém.

Bất quá, hiện tại loại tình huống này, e American Sniper danh tiếng sẽ bạo bằng đi? Cho dù là kia vài không xem trọng Matthew bình luận điện ảnh nhân, cũng không dám tùy tiện nói lung tung.

Tựa như Michael - Fassbender tưởng như vậy, American Sniper đạt được toàn mĩ truyền thông cơ hồ chúng khẩu nhất trí khen ngợi.

[ Boston Universal báo ] bình luận American Sniper là về trong chiến tranh nhân tính tối hữu lực, chân thật nhất điện ảnh;[ New York thời báo ] cho rằng hảo điện ảnh chính là tại không ngừng biến hóa, tràn ngập trí tuệ hơn nữa đối người xem đầy đủ thẳng thắn. American Sniper là đối với chiến tranh một lần trầm tư, chính là thành lập tại hiếm thấy đồng tình trên trụ cột; USA Today khen ngợi American Sniper chiến tranh hí bộ phận tiết tấu khống chế lương hảo hơn nữa biểu hiện ra chiến tranh bi thảm, vừa là một lần ái quốc tán dương, cũng giảng thuật một có trùng kích lực cố sự.

Mặt khác, còn có một ít truyền thông cho này bộ phim cực cao đánh giá.

Tại Hollywood cho mọi người quán thâu 40 năm chiến tranh quan sau, Clint - Eastwood dùng bộ điện ảnh này cải biến mọi người đầu não trung đối với chiến tranh thâm căn cố đế quan niệm.

--[ Los Angeles thời báo ]

Tại đây bộ Eastwood đối Iraq chiến tranh thờ ơ lạnh nhạt phim trung, Matthew - Horner hướng chúng ta triển lãm hắn khó có thể tin tưởng kỹ xảo biểu diễn, đắp nặn một phi thường có thể tin nhân vật.

-- Vanity Fair

Này bộ phim trung, Matthew đối với nhân vật sinh lý cùng tâm lý suy tính làm người ta sợ hãi than, nhân vật bởi vậy mà có vẻ chân thật có thể tin, kế [ Inception ] sau, hắn lại nói cho thế nhân, Matthew - Horner cũng là một kỹ xảo biểu diễn phái !

-- Hollywood Reporter

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 962: Aura Tăng Thêm

California Santiago, một tòa lấy comic festival cùng căn cứ quân sự nổi tiếng thế tiểu thành thị, tại nửa đêm dĩ nhiên rơi vào ngủ say, chỉ có thành bên trong vài toà rạp chiếu phim, như cũ đèn đuốc sáng trưng, vẫn duy trì có thể so với ban ngày ồn ào náo động.

American Sniper một trận đầu chiếu phim vừa kết thúc, đến từ Cinema Score nhất tuyến thị trường điều tra viên David - James liền xuất hiện ở phòng chiếu phim lối ra vị trí, chuẩn bị tốt quà tặng cùng loại nhỏ máy ghi âm, nhìn thấy có người xem từ lối ra đi ra, lập tức nghênh đón.

Nói đơn giản minh ý đồ đến, lại đưa lên tiểu quà tặng, tên kia nhìn qua có điểm bưu hãn fan điện ảnh vui vẻ tiếp nhận cố vấn.

“Phim chụp đặc biệt chân thật, ta thượng qua Afghanistan chiến trường, chân thật chiến tranh thực ra chính là như vậy, bình thản mà lại tàn khốc, đặc biệt là thành thị thanh lý chiến, bất cứ một không chớp mắt góc, đều có khả năng bắn ra một khỏa muốn mạng viên đạn.”

Này danh bưu hãn fan điện ảnh rõ ràng là xuất ngũ quân nhân, đối American Sniper đặc biệt đồng tình,“Còn có Matthew - Horner biểu diễn, nói như thế nào đâu, phi thường giản dị, ta nhận thức tay súng bắn tỉa, đại bộ phận đều là hắn diễn cái kia bộ dáng, trốn ở nào đó một chỗ cao, không có ngôn ngữ, lại thủ hộ chiến hữu an toàn.”

Hắn nói có điểm nhiều,“Matthew chuyên nghiệp tính không thể nghi ngờ, mỗi một chiến thuật động tác đều cùng quân nhân chân chính như vậy, hắn quân sự tố dưỡng phi thường cao.”

David - James liên tiếp gật đầu, lại hỏi,“Có thể cấp này bộ phim chấm điểm sao?”

“Cho điểm cấp A đi, chiến trường so này phim càng chân thật cùng tàn khốc.” Này danh bưu hãn fan điện ảnh tạm dừng một chút, nhếch lên một ngón cái,“Matthew - Horner biểu diễn là A+ ! đây là ta ở trong điện ảnh gặp qua chân thật nhất tay súng bắn tỉa.”

“Hảo !” David - James nhìn thấy này danh bưu hãn fan điện ảnh còn chuẩn bị nói tiếp, nhanh chóng nói,“Phi thường cảm tạ.”

Này danh bưu hãn fan điện ảnh gật gật đầu, cầm tiểu quà tặng đi.

Theo sau, David - James lại ngăn cản một hơn hai mươi tuổi nam tính fan điện ảnh.

“Đánh nát bọn họ đầu !” Này danh nam tính fan điện ảnh có điểm xúc động,“Nên giống phim bên trong như vậy, xử lý sở hữu dám đối với chúng ta phát động khủng bố tập kích nhân !”

Hắn lưu lại một A+ chấm điểm rất nhanh cũng ly khai.

David - James đối với loại tình huống này ngược lại cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn chính mình cũng đối Benghazi phát sinh khủng bố tập kích phi thường tức giận, kia vài khủng bố phần tử như thế nào liền không yên tĩnh đâu?

Bên cạnh còn có đồng sự nói, chỉ có này mấy khủng bố phần tử chết sạch, thế giới mới sẽ an định.

Tuy rằng David - James cảm giác loại này thuyết pháp khiếm thỏa, nhưng vẫn là phi thường đồng tình, hắn là người Mĩ, căn bản sẽ không đi suy xét sau lưng kia vài phức tạp nhân tố.

Mặt sau gặp được mấy cái fan điện ảnh tương đối bình tĩnh, cũng cho phim tương đối khách quan đánh giá.

Một tuổi tương đối lớn fan điện ảnh nói,“Này bộ phim, bao gồm Matthew biểu diễn, chân thật mà không làm bộ.”

Một cái khác mang kính mắt fan điện ảnh nói,“Tuy rằng kịch tình không có như vậy kinh thiên động địa, thế nhưng Matthew triển lãm ra làm một quân nhân, trừ cần chuyên nghiệp kỹ thuật càng cần cường đại nội tâm chống đỡ, cũng thể hiện chiến tranh tàn khốc cùng vô tình.”

Một vị nữ tính fan điện ảnh nói,“Màn ảnh ngôn ngữ phi thường hấp dẫn nhân, đối binh lính tâm lý khắc họa cũng phi thường tinh tế tỉ mỉ, thông qua các phương diện cùng chi tiết triển hiện ra chiến tranh tàn khốc.”

Những người này kém cỏi nhất đều cấp American Sniper đánh ra A cho điểm.

Nhưng càng nhiều nhân không có như vậy khách quan cùng lãnh tĩnh, Benghazi lãnh sự quán vừa tao ngộ khủng bố tập kích, bất cứ một quốc gia bình thường quốc dân, đều sẽ đối với loại này sự cảm thấy tức giận.

David - James kết thúc trận này rạp chiếu phim điều tra sau, rõ ràng có thể cảm giác được, tại khủng bố tập kích kích phát khởi ái quốc nhiệt tình trước mặt, American Sniper đại được hoan nghênh.

Chủ nghĩa yêu nước muốn đúc thành box office kỳ tích sao?

Làm một danh điện ảnh thị trường nhất tuyến điều tra viên, hắn hiểu được này mấy, Hollywood lợi dụng các loại tình hoài làm marketing, đều là quen dùng thủ đoạn.

Đương nhiên, làm như vậy không chỉ là Hollywood.

David - James nghĩ đến Benghazi khủng bố tập kích rất tức giận, nhưng nghĩ đến Hollywood marketing thủ đoạn, lại lãnh tĩnh một ít, lấy cao thượng chủ nghĩa yêu nước đến làm marketing, này có chút quá a.

Nhưng hắn vô luận nghĩ như thế nào, cũng không khả năng ảnh hưởng đến American Sniper, này bộ phim vô luận từ phương diện nào xem, đều lộ ra box office đại bạo điềm báo.

Bận rộn xong một đoạn này, David - James đi đến bán vé bộ, vừa lúc nhìn thấy vận chuyển buôn bán quản lý, lại gần hàn huyên vài câu.

“Tổng công ty bên kia rất xem hảo Matthew - Horner này bộ phim.” Vận chuyển buôn bán quản lý đối David - James nói,“Bản thân Matthew - Horner phim chính là đứng đầu, lại gặp gỡ Benghazi khủng bố tập kích, American Sniper đại nhiệt là tất nhiên.”

David - James nhẹ nhàng gật đầu,“Chúng ta bên kia cũng có cùng loại phán đoán.”

Vận chuyển buôn bán quản lý còn nói thêm,“Hôm nay buổi chiều tổng công ty vừa hạ phát thông tri, ngày mai American Sniper toàn diện phát hành khi, Regal Entertainment sở hữu rạp chiếu phim chiếu phim số màn ảnh gia tăng 10%.”

“Muốn bạo a.” David - James có loại này phán đoán.

Theo lại một hồi điện ảnh kết thúc chiếu phim, hắn rời đi quầy bên này, đi lối ra thông đạo bên kia.

Một đêm công tác kết thúc, David - James trở lại trên xe, nhanh chóng thống kê ra đêm nay thực địa điều tra được ra một loạt số liệu, tại hắn điều tra qua năm mươi lăm nhân trung, nam tính người xem chiếm cứ đại đa số, đạt tới 61%, trong đó hai mươi tuổi trên đây tỉ lệ cao tới 85%, tổng thể chia đều chấm điểm là A.

Bất quá, tại một đặc thù quần thể trung, phim danh tiếng bạo bằng.

David - James riêng thống kê một chút, đêm nay tổng cộng cố vấn mười lăm danh hiện dịch hoặc là xuất ngũ quân nhân, trong bọn họ có mười bốn người cấp ra tối cao phân “A+” cho điểm.

Rất rõ ràng, American Sniper đạt được quân nhân này đặc thù quần thể phổ biến tán thành.

Mặt khác, David - James còn phát hiện một sự kiện, từ cố vấn người xem trung hiện dịch hoặc là xuất ngũ quân nhân số lượng có thể thấy được, này đặc thù quần thể tỉ lệ tương đương cao.

Toàn mĩ có nhiều như vậy xuất ngũ quân nhân, nếu trong những người này đại bộ phận tiến vào rạp chiếu phim quan khán, chỉ riêng là bọn họ cùng bọn họ người nhà, liền có thể vì này bộ phim cống hiến ra trên ức dollar thậm chí càng nhiều box office.

Chỉ có thể nói, American Sniper tuyên truyền, phi thường có mục đích tính, rất rõ ràng chính yếu duy trì quần thể ở nơi nào.

Phim có Matthew - Horner này bán điểm, còn có Liberia nhân thần trợ công, lại thêm tuyên truyền phát hành đúng chỗ, David - James nghĩ không ra American Sniper box office không bạo lý do.

Mĩ quốc người xem đột nhiên bạo bằng ái quốc tâm, xác thật để người rất kinh ngạc.

Tại tối thứ năm bắt đầu phát hành 3555 trận đầu trung, American Sniper đạt tới chia đều 60% tỷ lệ chỗ ngồi, nhất cử lấy xuống 1320 vạn dollar.

Đây là từ Bắc Mĩ điện ảnh thị trường trận đầu khái niệm sinh ra tới nay, chín tháng tốt nhất trận đầu box office.

Matthew được đến này một số liệu thống kê, mới chân chính thở ra nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ phía trước các loại đánh giá cùng thống kê cỡ nào xuất sắc, thực tế box office con số mới là phim chân thật nhất thị trường phản ứng, qua lại phát hành phía trước các loại bị xem hảo, kết quả box office đại ăn hành điện ảnh cũng không phải không có.

Đối với một nhà đầu tư đến nói, không có so phim doanh thu càng trọng yếu hơn .

Tại box office số liệu ngoài, Matthew còn được đến một phần thống kê, các đại bình luận điện ảnh nhân hiếm có cho hắn diễn viên chính này bộ phim khen ngợi.

Qua lại, bởi biểu diễn phim đều là phim thương mại, thiên hướng bỏng loại hình, hắn đương nhiên lười bỏ tiền đi làm bình luận điện ảnh nhân quan hệ xã hội, thậm chí thử chiếu khi có bình luận điện ảnh nhân tìm tới đến yêu cầu bên phim ý tứ ý tứ, đều bị hắn cự tuyệt .

Hắn diễn viên chính điện ảnh, bình luận điện ảnh nhân danh tiếng luôn luôn không được tốt lắm.

Nhưng xã hội đại tình thế đặt ở nơi này, đại bộ phận bình luận điện ảnh người đều sẽ không phạm ngốc.

Hollywood Reporter chuyên mục bình luận điện ảnh nhân Todd - McCarthy trực tiếp xướng lên tán ca: Từ American Sniper thành phiến đến xem, Clint - Eastwood đạo diễn phim này lại thích hợp bất quá , hơn nữa này phiến trên thực chất lại vẫn là tây bộ anh hùng nội hạch, toàn phiến nhìn như bình dị lại để người nín thở ngưng khí. Mặt khác, Matthew - Horner dâng lên hắn cá nhân trước mắt mới thôi tốt nhất biểu diễn, cao trào bão cát bắn nhau khấu nhân tâm huyền.

[ Los Angeles thời báo ] bình luận điện ảnh nhân Gren Whipp phát văn xưng: Clint - Eastwood lại một lần dùng cao bồi tinh thần thuyết minh Mĩ quốc, từ sinh hoạt hằng ngày đến chiến trường hằng ngày, không có duệ hóa hí kịch xung đột, không tưởng giảng chiến tranh anh hùng, cũng không có cố ý thi hóa chiến tranh thương tích, tựa hồ chỉ là nhi khi đơn thuần cao bồi tinh thần chống đỡ nam chính một đường đi xuống.

Nổi tiếng bình luận điện ảnh nhân David - Bordwell trực tiếp khen ngợi: Matthew - Horner lấy xuất sắc kỹ xảo biểu diễn cùng có thể so với quân nhân tố dưỡng, đắp nặn một sinh động tay súng bắn tỉa nhân vật.

Matthew nhớ rõ, không biết có bao nhiêu năm không có bình luận điện ảnh nhân nói như thế qua hắn lời hay .

Thực ra không khó nhìn ra, bình luận điện ảnh nhân cũng không phải ngu ngốc, gió chiều nào theo chiều ấy kỹ năng một đám chơi tặc lưu.

Đối mặt xã hội đại tình thế, chỉ có thể thuận thế mà làm, tốt nhất không cần nghịch thế mà lên, cuồn cuộn xã hội triều lưu, căn bản không phải một người có thể đối kháng .

American Sniper được đến chủ nghĩa yêu nước aura gia thành, nhiệt độ tăng lên trở nên rõ ràng.

Đến thứ sáu sớm, American Sniper tại Bắc Mĩ chiếu phim số rạp chiếu bay lên đến 4355 gia, sáng tạo tân R cấp phiến mở màn rạp chiếu phim kỉ lục.

Dựa theo bình thường tình huống, một bộ R cấp phiến bởi vì phân cấp cùng thụ chúng quan hệ, đừng nói 4000 gia rạp chiếu phim, muốn lấy đến 3500 gia trên đây rạp chiếu phim đều phi thường khó khăn.

Này bộ phim chiến tranh, rốt cuộc tại Matthew cùng chủ nghĩa yêu nước song trọng hiệu ứng gia thành dưới, tại phần đông Bắc Mĩ thương nghiệp cụm rạp trong, đạt được cùng PG-13 nhất tuyến đại chế tác ngang nhau đãi ngộ.

American Sniper cũng không có khiến nhất chúng rạp chiếu phim các lão bản thất vọng, tại chín tháng này truyền thống Bắc Mĩ điện ảnh mùa ế hàng, mang đến một cỗ hiếm thấy xem ảnh tăng vọt.

Từ thứ sáu buổi sáng bắt đầu, rất nhiều chiếu phim American Sniper rạp chiếu phim nghênh đón phảng phất kỳ nghỉ hè cuối tuần khi Thịnh Cảnh, cuộn trào mãnh liệt đám đông tại trong đại sảnh xếp hàng chờ, tại tại San Antonio, Moore, Richmond, bang Texas cùng bang New Mexico đẳng quân nhân hoặc là xuất ngũ quân nhân tụ tập địa khu, một ít rạp chiếu phim còn xuất hiện chật ních tình huống.

Dùng rất nhiều trên truyền thông đưa tin đến hình dung, American Sniper là một bộ có thể cùng kỳ nghỉ hè đại phiến so sánh đứng đầu phim.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 963: Hai Ngày Phá Ức

Thứ bảy sớm, Kevin - Tsujihara không có nghỉ ngơi, tám điểm vừa qua liền đến văn phòng, vừa ngồi ở bàn công tác mặt sau, liên bí thư đưa lên cà phê cũng không có tới kịp uống, Warner Bros Bắc Mĩ phát hành người phụ trách Dan - Philman liền gõ cửa đi đến, trên mặt tất cả đều là hưng phấn.

Hắn kéo ra ghế dựa, ngồi ở Kevin - Tsujihara đối diện, hỏi,“Kevin, nhìn thấy thống kê số liệu sao?”

Kevin - Tsujihara nhẹ nhàng lắc đầu,“Không có.” Hắn biết Dan - Philman nói là cái gì, cười cười,“Này không cần chuyên môn xem đi? Matthew diễn viên chính phim, thành công chưa bao giờ là vấn đề, lớn nhất nghi vấn bất quá là box office bao nhiêu.”

“Cũng phải a.” Dan - Philman cười cười, sau khi cười xong tiếp tục nói,“American Sniper ngày đầu box office thống số liệu đi ra .”

“Bao nhiêu?” Kevin - Tsujihara vẫn là nhịn không được hỏi.

Dan - Philman mau chóng hồi đáp,“Liên trận đầu ở bên trong, tổng cộng 5650 vạn dollar.”

Nghe được này con số, Kevin - Tsujihara cũng có chút động dung,“Matthew trước sau như một là box office cam đoan a.”

“American Sniper Bắc Mĩ tuần đầu box office qua ức khẳng định không là vấn đề.” Dan - Philman bao nhiêu có điểm kích động,“Nói không chừng còn có thể sáng tạo phim cấp R tân kỉ lục.”

Kevin - Tsujihara gật gật đầu,“Này bộ phim Bắc Mĩ box office cùng toàn cầu box office đánh giá là bao nhiêu?”

Dan - Philman nghĩ nghĩ, nói,“Phân biệt là 3 ức dollar cùng 5 ức dollar.” Hắn lại bổ sung nói,“Ta cho rằng, ít nhất cũng có 20% tăng lên không gian.”

Kevin - Tsujihara nở nụ cười,“Chúng ta chỉ riêng hoa hồng phát hành liền có thể có 5000 vạn dollar a, phát hành Matthew một bộ phim, so đầu nhập cự tư chế tác một bộ phim có lời nhiều lắm.”

“Đúng vậy.” Dan - Philman phi thường đồng tình này quan điểm,“Quan trọng nhất là, không cần chúng ta đầu nhập quá nhiều tài chính, phiêu lưu phi thường nhỏ.”

Kevin - Tsujihara tự hỏi một phen, nói,“Chúng ta bảo trì hảo cùng Matthew - Horner hợp tác...... Ân, như vậy, Matthew - Horner bên này do ta đến phụ trách, ngươi cùng Bella - Anderson xử lý hảo quan hệ.”

Dan - Philman lập tức cam đoan,“Ta sẽ xử lý tốt.”

American Sniper là Warner Bros sáu tháng cuối năm trọng điểm phát hành phim chi nhất, hai người lại thảo luận một ít này bộ phim phát hành chiếu phim trung xuất hiện tình huống.

“Nói thật, ta không tưởng đều bộ điện ảnh này biểu hiện có thể như thế chi hảo, hơn nữa không chỉ tại thành phố lớn, liên trung tiểu thành thị thậm chí Mĩ quốc bên ngoài Canada cũng như thế.”

Dan - Philman hướng Kevin - Tsujihara kể ra hắn lý giải đến tình huống,“Hơn nữa cũng không tồn tại chính trị hạn chế tính, American Sniper tại Mĩ quốc đảng Dân Chủ cùng đảng Cộng Hòa làm chủ bất đồng châu box office biểu hiện đều không sai, đặc biệt là tại xuất ngũ lão binh tập trung trung tây bộ thành thị.”

Kevin - Tsujihara lại gật đầu,“Matthew người này, vô luận thực lực cùng vận khí, đều là đứng đầu , đây chính là một bộ phim cấp R.”

Dan - Philman cười nói,“Sự thật chứng minh, này bộ phim R cấp phân cấp đã không trọng yếu . Hiển nhiên, tại bộ phận người xem trong mắt, này đã không phải một bộ đơn thuần phim chiến tranh, mà là đem nó làm như siêu cấp anh hùng phim bom tấn đang nhìn.”

Nhưng tại hắn được đến các loại số liệu trung, đối đã thành niên người đến nói, American Sniper so siêu cấp anh hùng phim bom tấn còn hấp dẫn nhân, bởi vì người sau ít nhất nhiều vì PG -13 phân cấp, chủ yếu người xem là người trẻ tuổi, phim muốn dùng các loại tuổi trẻ hóa thiết kế đến hấp dẫn bọn họ.

Mà theo thị trường điều tra thống kê, phát hành ngày đầu qua đi, American Sniper người xem trung hai mươi hai tuổi trở xuống chỉ chiếm 30%, này không nhân phần lớn là vì Matthew - Horner này nam chính mà tiến vào rạp chiếu phim, chân chính bị điện ảnh bản thân hấp dẫn xem ảnh chủ lực vi hai mươi hai tuổi trên đây người xem.

Sở dĩ phim sẽ bị rất nhiều người xem trở thành người trưởng thành siêu cấp anh hùng phim bom tấn, tự nhiên là bởi vì nam chính Chris - Kyle trên chiến trường chiến tích bản thân tựa như siêu cấp anh hùng như vậy, khiến người thường khó có thể tin.

Nhìn chung Hollywood, thần xạ thủ, vô luận là bắn thương vẫn là bắn tên, vô luận là chân thật vẫn là hư cấu, bọn họ dùng vững vàng, lãnh tĩnh mà một phát đánh trúng kỹ xảo vẫn là trên màn ảnh lớn tối hấp dẫn nhãn cầu nhân vật, này bao gồm [ Lord of The Rings ] trung Tinh Linh vương tử,[ Hunger Games ] trung nữ chính Katniss, hoặc là phim miền Tây trung cao bồi cùng gián điệp trong phim đặc công đợi đã (vân vân), đều thường thường là trong phim lượng điểm.

Mà Chris - Kyle là chân thật nhân vật, mọi người đối với hắn sự tích thập phần hảo kỳ, tại điện ảnh chiếu phim khi bày biện ra bách phát bách trúng hiệu quả càng là làm người ta nhìn đã nghiền.

Này làm cho phim siêu việt phim chiến tranh cố hữu hiệu ứng, mang đến thị giác cùng cảm thụ thượng trùng kích lực.

Huống chi, mặc dù có những người này xưng Chris - Kyle là đao phủ, nhưng tại thông qua thực tế điều tra được ra số liệu trung biểu hiện, đại bộ phận phổ thông người Mĩ đều không như vậy xem, cho rằng Chris - Kyle không chỉ cứu vãn qua rất nhiều Mĩ quốc binh lính, cũng cam tâm tình nguyện nhiều lần lao tới chiến trường, không làm đào binh.

Xuất ngũ sau, hắn như cũ kiên trì giúp mặt khác xuất ngũ quân nhân.

Dan - Philman nghe được qua một vị người thường nhận phỏng vấn khi ghi âm, người nọ nói Chris - Kyle là một vị chân chính anh hùng, càng là một vị ái quốc anh hùng, thích hợp trở thành đại biểu Mĩ quốc tấm gương nhận đến tôn kính.

Hắn phi thường rõ ràng, mặc kệ hải ngoại đối xử thế nào này bộ phim cùng Chris - Kyle bản nhân, American Sniper này bộ phim tại Bắc Mĩ đều sẽ là một bộ phù hợp dân chúng giá trị quan cùng vô cùng chính xác điện ảnh.

Trọng yếu nhất , vẫn là hiện tại dân chúng chủ nghĩa yêu nước tình hoài nhộn nhạo.

Vô luận là Warner, vẫn là Matthew, đều bắt được chủ nghĩa yêu nước tình hoài đang làm văn chương, tuy rằng lợi dụng chủ nghĩa yêu nước tình huống kiếm box office có chút vô sỉ, nhưng tại lợi nhuận trước mặt, vô sỉ là vấn đề sao?

American Sniper đại quy mô phát hành cũng có ưu việt, trong đó chỗ tốt chi nhất liền là, nhìn thấy điện ảnh không chỉ là truyền thông cùng fan điện ảnh, càng nhiều là dân chúng bình thường, bọn họ đối phim yêu cầu cùng lý giải, thường thường cùng kia tiểu bộ phận thường xem điện ảnh nhân bất đồng.

Từ tối thứ năm trận đầu chiếu phim sau, phim lập tức liền tại trên mạng xã hội hất lên nhiệt nghị, vô luận đúng sai, mỗi người đều tại phát biểu cái nhìn, có nhân xem sau bị kích phát ái quốc tình hoài, thậm chí hận không thể đi sát khủng bố phần tử......

Đương nhiên, chỉ trích cũng không tính thiếu.

Dan - Philman rất đáng ghét một ít thánh mẫu, chỉ trích American Sniper điểm xuất phát bất lương, sẽ hất lên tôn giáo cừu hận.

Ngay cả kia chút Trung Đông hậu duệ cũng không có đứng ra nói chuyện, này mấy có được phổ thế Thánh Nhân tình hoài Mĩ quốc người da trắng, liền một đám khẩn cấp nhảy ra chỉ đông họa tây, thật để người đáng ghét a.

Nhưng cũng không hoàn toàn là việc xấu.

Theo càng nhiều người tại trên hệ thống mạng tranh luận, khiến vốn liền có tranh luận điện ảnh chiếm cứ càng nhiều truyền thông trang.

Các loại tranh luận mang đến lớn nhất trực tiếp hiệu ứng chính là hấp dẫn càng nhiều người đi phim thăm dò đến cùng, loại này hiện tượng phía trước cũng từng xuất hiện ở Matthew - Horner diễn viên chính một bộ khác phim [ Inception ] mặt trên.

Kết quả đâu?[ Inception ] lấy được thành công lớn, toàn cầu hào thủ mười ức dollar box office !

Làm Hollywood này điện ảnh sản nghiệp trung một danh chuyên nghiệp nhân sĩ, Dan - Philman phi thường rõ ràng, người xem danh tiếng đối một bộ phim box office ảnh hưởng rất lớn, có tranh luận không có nghĩa là không tốt, ngược lại sẽ so không ai hỏi thăm phim đạt được càng lớn miễn phí quan hệ xã hội hiệu ứng.

Ngoài ra, rất nhiều người xem sau đối phim đánh giá đem trực tiếp ảnh hưởng bọn họ thân hữu cùng gia nhân, chỉ cần có thể duy trì thảo luận nhiệt độ, tương lai mấy tuần American Sniper Bắc Mĩ box office khẳng định sẽ không xuất hiện đoạn dốc cheo leo rớt xuống tình huống, ngược lại khả năng sẽ có duy trì liên tục tính biểu hiện, có lợi cho cuối cùng đạt được xuất sắc tổng box office.

Dan - Philman lại nhớ đến một sự kiện, nói,“Này bộ phim danh tiếng cùng box office song song bùng nổ, lại phù hợp trước mắt xã hội chính trị tình thế, ta cảm giác có thể trình báo sang năm Oscar.”

Kevin - Tsujihara tựa hồ có điều suy xét, không có lập tức cho đáp lại.

“Đây là một lần cơ hội tốt.” Dan - Philman cho rằng Kevin - Tsujihara có băn khoăn, lập tức nói,“Này bộ phim đạo diễn là Clint - Eastwood, hắn đã 82 tuổi cao tuổi , hơn nữa cự ly hắn lần trước đạt được Oscar đã có chỉnh chỉnh mười năm ! người xem đối với hắn phổ biến tán thành, trong nghề nhân sĩ cũng đối với hắn kính trọng có thêm, muốn hay không tại hắn về hưu phía trước lại cho hắn một tiểu kim nhân đâu?”

Ai cũng không thể phủ nhận Clint - Eastwood quá khứ đối Hollywood điện ảnh cống hiến, thành tích cùng hắn lực ảnh hưởng.

“Clint - Eastwood không là vấn đề.” Kevin - Tsujihara lắc đầu,“Chân chính vấn đề ở chỗ Matthew.”

Hắn thở dài,“Matthew - Horner đối Oscar không có hứng thú, điểm ấy tất cả mọi người biết, huống hồ hắn mới là này bộ phim chế tác phương, chúng ta chỉ là phát hành phương.”

Dan - Philman sờ sờ cái ót,“Ta xem nhẹ điểm ấy .”

Kevin - Tsujihara rất nhanh làm ra quyết định,“Trình báo Oscar sự trước phóng tới một bên, chúng ta trước mắt chủ yếu công tác, tiếp tục tăng lớn American Sniper tuyên truyền cường độ, để lấy đến càng nhiều box office.”

Ứng ra tuyên truyền phát hành phí dụng là phim box office chia sau trước hết khấu trừ , lấy American Sniper trước mắt box office xu thế, này mấy căn bản không phải vấn đề, sau đó chính là box office , phim tổng box office càng cao, Warner Bros có khả năng đạt được hoa hồng phát hành không thể nghi ngờ cũng càng nhiều.

Loại này thấp phiêu lưu lợi nhuận, hướng tới là Hollywood lục đại công ty thích nhất .

Cùng Matthew - Horner cùng hắn phòng công tác hợp tác, trong đó phiêu lưu dứt khoát có thể thấp đến xem nhẹ bất kể.

Không ngừng phản hồi về đến số liệu, cũng tại xác minh Kevin - Tsujihara loại này ý tưởng, theo chủ nhật đến, American Sniper tại Bắc Mĩ rạp chiếu phim trung thứ bảy box office thống kê cũng ra lô .

Trải qua ngày hôm sau công khai chiếu phim, này bộ chiến tranh truyện ký phim lại lấy 4520 vạn dollar, Bắc Mĩ box office chỉ dùng hai ngày thời gian dĩ nhiên đột phá một ức dollar đại quan !

Càng thêm quan trọng là, phim bảo trì cực kỳ ổn định box office xu thế.

Đem thứ năm trận đầu box office bào trừ bên ngoài mà nói, thứ bảy box office chẳng những không có trượt xuống, so sánh thứ sáu còn hơi có tăng trưởng.

Này đối với một bộ ngày đầu box office đại bạo phim đến nói cực kỳ khó được.

Liên tục hai ngày box office đại bán sau, từ chủ nhật bắt đầu, American Sniper chiếu phim màn bạc số lượng cùng trình chiếu chiếm tỉ lệ lại tăng lên.

Tất cả mọi người ý thức được, này bộ phim sẽ sáng tạo phim chiến tranh tân kỉ lục.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 964: Box Office Cao Nhất Phim Chiến Tranh

“Ta cùng Chris tại sân bắn bên trong tỷ thí qua.”

Ngồi ở Ellen DeGeneres talk show trên vũ đài, Matthew nhìn bên kia Chris - Kyle, nói,“Của ta thương pháp, tại Chris trước mặt, căn bản chính là tiểu học sinh tiêu chuẩn.”

Ellen DeGeneres khoa trương nói,“Ta nhớ rõ lúc ấy ngươi tại Burbank hai thương đánh ngã hai võ trang khủng bố phần tử.”

Matthew xòe tay,“Đó là vận khí tốt.”

Theo American Sniper đang hot, Matthew cũng tiếp tục tham gia phim tuyên truyền, cùng Chris - Kyle đám người cùng nhau đi tới Ellen DeGeneres talk show.

“Chris, Matthew là Hollywood công nhận thân thủ cùng quân sự tố dưỡng tốt nhất diễn viên.” Ellen DeGeneres vấn đề chuyển hướng về phía Chris - Kyle, hỏi,“Các ngươi hai từng có tỷ thí, ngươi cảm giác hắn ở đâu phương diện so ngươi lợi hại?”

“Gần người vật lộn.” Chris - Kyle không có bất cứ do dự, nói thẳng,“Nếu cận chiến cứng đối cứng, ta khả năng liên năm giây đều kiên trì không được.”

Matthew lúc này nói tiếp nói,“Các ngươi đừng quên, Chris tuy rằng lệ thuộc vào đội biệt kích SEAL, nhưng hắn là tay súng bắn tỉa.”

Chris - Kyle sớm không phải cái kia trực lai trực khứ đại binh , hợp thời nói,“Sân bắn lần đó, không phải Matthew khẩn cấp thời khắc ra tay, ta khả năng đã chết.”

Ellen DeGeneres trong lúc nhất thời thế nhưng không chen miệng được.

Matthew nhìn về phía vẫn trầm mặc không nói gì Margot Robbie, nói,“Thực ra ta cùng Chris đều là bị Robbie tiểu thư cứu.”

Video tại trên youtube quảng phát truyền lưu, lời này tự nhiên không phải giả dối.

Ellen DeGeneres hỏi Margot Robbie,“Margot, tất cả mọi người thấy được, ngươi dùng một ly gốm nện đổ Eddie Routh, có thể hỏi một chút ngươi lúc ấy là nghĩ như thế nào sao?”

Margot Robbie tươi cười trung thấu bắn ngay thẳng, khiến nàng xem lên đặc biệt chân thành tha thiết,“Lúc ấy ta phi thường khẩn trương, thực ra cũng không nghĩ gì.” Nàng đột nhiên chớp mắt, nói,“Muốn nói ý tưởng mà nói, thực ra cũng có một điểm.”

“Úc?” Ellen DeGeneres phi thường phối hợp hỏi,“Cái gì ý tưởng?”

“Ta liền tưởng , vạn nhất xảy ra chuyện gì, của ta nữ chính chẳng phải chính là ngâm nước nóng sao?” Margot Robbie nửa nói đùa nói.

Ellen DeGeneres ha ha nở nụ cười,“Ý tưởng này rất chính xác.”

Matthew cùng Chris - Kyle cũng đều cười.

“Ta hỏi một chút hai vị.” Ellen DeGeneres lại hợp thời hỏi,“Matthew, Chris, các ngươi sự hậu là như thế nào cảm tạ Margot ?”

Chris - Kyle dẫn đầu trả lời,“Việc này như thế nào cảm tạ đều không quá, ta đưa cho Margot một phen dùng vỏ đạn làm thành thương.”

“Ngươi đâu, Matthew.” Ellen DeGeneres hỏi.

Matthew cười nói,“Ta thỉnh Margot đi uống rượu .”

Ellen DeGeneres hỏi Margot Robbie,“Thật sao?”

“Thật.” Margot Robbie có vẻ rất thành thực,“Còn đem ta quá chén , ta về nhà sùm sụp phun đầy đất đều là.”

“Thật sự là một lần đặc biệt cảm tạ.” Ellen DeGeneres cười nhìn về phía Matthew, hỏi,“Có thể đánh giá một chút ngươi hợp tác sao?”

Matthew cố ý nói đùa,“Ngươi cho rằng ta dám không nói Margot lời hay sao?” Hắn chỉ chỉ Margot Robbie trước mặt bàn nhỏ,“Các ngươi còn tại nàng kia thả một ly.”

Ellen DeGeneres cùng Margot Robbie đều nở nụ cười.

Trận này tú không khí vẫn phi thường tốt, liên có chút chất phác Chris - Kyle, ngẫu nhiên cũng sẽ khai mấy cái vui đùa.

American Sniper chiếu phim nhiệt độ không giảm, thủy chung vẫn duy trì tương đối cao tỷ lệ chỗ ngồi.

Càng thêm quan trọng là, này bộ phim người xem danh tiếng thủy chung phi thường tốt, truyền thông cùng bình luận điện ảnh nhân danh tiếng so sánh dưới cũng không kém.

Như là loại này căn cứ chân thật sự kiện cải biên phim, so với hoàn toàn hư nghĩ điện ảnh, càng thêm nhận đến vị trí xã hội hoàn cảnh ảnh hưởng.

Mọi người đều biết, bất đồng xã hội trong hoàn cảnh, một bộ điện ảnh mang cho nhân cảm thụ cùng sở gặp phải cục diện hoàn toàn bất đồng, tỷ như [ Brokeback Moutain ] như vậy điện ảnh, nếu xuất hiện ở chín mươi niên đại, căn bản không có một điểm tiến vào Oscar khả năng.

Còn có Matthew từng xem qua [ Black Panther ], như vậy một bộ phim không có ngoại lệ đi lên Bắc Mĩ các tạp chí lớn niên độ mười giai điện ảnh hàng ngũ, ngẫm lại đều cảm giác khó có thể tin tưởng.

Từng nhìn thấy này bộ phim thời điểm, Matthew căn bản không thể lý giải, đi đến Hollywood nhiều năm như vậy, mới có thiết thân thể hội.

Chính trị chính xác đối với một bộ phim ảnh hưởng không thể gọi là không lớn.

Nguyên bản American Sniper liền có đầy đủ chất lượng cam đoan, tại hiện nay xã hội trong hoàn cảnh, rất tự nhiên trở thành Bắc Mĩ truyền thông cùng người xem trong miệng hảo điện ảnh !

Thậm chí, có truyền thông trực tiếp tỏ vẻ, năm nay niên độ tốt nhất điện ảnh phi American Sniper mạc chúc.

American Sniper các loại danh tiếng chỉ có thể dùng bạo bằng đến hình dung.

Này bộ phim tại Rotten Tomatoes trang web bên trên dấu hiệu là mới mẻ, hảo bình tỷ lệ cao tới 98%, bình luận điện ảnh nhân chia đều chấm điểm 8.5 phân;IMDB trước mắt có 54800 nhiều danh người sử dụng hữu hiệu chấm điểm, chia đều được điểm 8.4 phân.

Tại Cinema Score rạp chiếu phim người xem hiện trường chấm điểm phương diện, người xem cấp này bộ phim tổng hợp cho điểm chia đều đạt tới A+, dự trắc bản phiến Bắc Mĩ cuối cùng box office tất nhiên sẽ đột phá 3 ức 5000 vạn dollar !

Mặt khác, quyền uy truyền thông tổng hợp đánh giá MetaCritic thu nhận sử dụng 55 gia truyền thông cho điểm, American Sniper chia đều được điểm 81 phân.

Vô luận là truyền thông, vẫn là người xem, hoặc là bình luận điện ảnh nhân, tuyệt đại đa số đều cho rằng American Sniper là một bộ hảo điện ảnh !

Này bộ phim danh tiếng chi hảo, thậm chí vượt qua Matthew dự tính.

American Sniper các phương diện danh tiếng, khiến hắn lại nhớ tới [ Black Panther ], tại cuộn trào mãnh liệt lăn lộn xã hội sóng triều trước mặt, 99% người đều sẽ lựa chọn nước chảy bèo trôi.

Không phải không có nghịch thủy mà lên nhân hoặc là truyền thông, lại tất cả đều bị chủ lưu xã hội không nhìn .

Ngươi có thể không đồng ý chủ lưu xã hội quan điểm, cũng có thể nghịch thế mà vì, nhưng tất đem bị xã hội sóng triều triệt để biên hóa.

Giống Matthew người như thế, đương nhiên không có đơn giản lộ không đi, mà đi chọn khó nhất đường đi, kia không gọi dũng cảm, mà là phạm ngốc.

Hôm nay, làm nữ quyền vận động tiên phong cùng bảo hộ nhi đồng hoạt động xã hội gia, thêm vừa phải duy trì bình quyền vận động, hắn đem chính mình ngoại tại xác tạo ra không chỉ ngăn nắp tịnh lệ, còn dị thường rắn chắc.

Nhân thiết đều bán không tốt mà nói, còn làm cái gì ngôi sao?

Matthew cũng không nghĩ đến, cơ duyên xảo hợp dưới, chính mình cũng làm vừa ra cùng loại [ Black Panther ] bàn chính trị chính xác đến không tha người nghi ngờ điện ảnh vận tác.

Fan điện ảnh thích hắn, rất bình thường; Truyền thông vì hắn xướng tán ca, quá khứ cũng thường có; Bình luận điện ảnh nhân tập thể nói hắn hảo, thật sự rất hiếm thấy a.

Chủ nhật buổi tối, hắn cùng Warner Bros Bắc Mĩ phát hành bộ người phụ trách Dan - Philman thông điện thoại thời điểm, đối phương hảo ý nhắc nhở hắn, này bộ phim hoàn toàn có thể đi trùng kích Oscar, vận tác thích đáng mà nói, lấy đến tốt nhất nam chính, tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất phim đẳng giải thưởng cũng không phải không có khả năng.

Này bộ phim chế tác phương hòa bản quyền phương đều là số 13 phòng công tác, Matthew phi thường rõ ràng, trình báo Oscar mà nói, khẳng định muốn hắn bên này đi trình báo.

Nhưng Matthew chỉ là suy xét hai giây, liền buông tay Oscar ý niệm.

Này cùng coi trọng không coi trọng Oscar không quan hệ, mà là thực tế lấy được ích phương diện suy xét, hiện tại mới chín tháng, Oscar công bố đề danh danh sách nhanh nhất cũng muốn sang năm 1 cuối tháng, khi đó American Sniper thị trường tiềm lực sớm tiêu hao hầu như không còn, liền tính có Oscar đề danh kích thích, cũng sẽ không có bao nhiêu đổi mới.

Muốn lấy đến phân lượng nặng nhất tứ giải thưởng lớn chi nhất, không ném mấy trăm vạn dollar nghĩ cũng đừng nghĩ, nhiều lấy mấy cái mà nói, chuẩn bị tốt hơn một ngàn vạn dollar mới có thể có càng nhiều bảo đảm.

Này mấy tiền ném ra, American Sniper có thể đạt được càng nhiều ích lợi?

Đầu tư ích lợi so cũng không lý tưởng, Matthew cũng liền lười lại đi làm loại này vô dụng công.

Lại nói, Michael - Fassbender trên lễ công chiếu lần đầu liền nói với hắn qua, năm nay muốn bằng mượn Universal ảnh nghiệp chế tác phát hành [ Jobs truyện ] tiếp tục trùng kích Oscar tốt nhất nam chính, Matthew tổng không thể cùng chính mình nhiều năm bằng hữu đi cướp.

Theo chủ nhật quá khứ, American Sniper tại Bắc Mĩ điện ảnh trên thị trường vượt qua một có thể nói kinh diễm cuối tuần đầu.

Mở màn ba ngày, này bộ phim từ Bắc Mĩ 4000 nhiều gia rạp chiếu phim bên trong, thu hoạch 1 ức 3690 vạn dollar box office, sáng tạo Hollywood phim cấp R tân Bắc Mĩ cuối tuần đầu box office kỉ lục.

Dùng Matthew lời đến nói, Mĩ quốc người xem thật là ái quốc tâm bạo bằng.

American Sniper hôm nay box office thành tích thật chỉ có thể dùng kỳ tích đến hình dung, trừ Mĩ quốc người xem ái quốc tâm đột nhiên tất cả đều cống hiến cho phim này ngoài, giống như cũng tìm đến không đến mặt khác cường hữu lực nhân tố.

Này thành tích, cũng sáng tạo một loạt kỉ lục.

-- đánh vỡ chín tháng thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật cùng cuối tuần đầu box office tối cao kỉ lục.

-- đánh vỡ phim cấp R tuần đầu box office kỉ lục.

-- đánh vỡ phim chiến tranh tuần đầu box office kỉ lục.

-- đánh vỡ đạo diễn Clint - Eastwood cá nhân điện ảnh cuối tuần đầu box office kỉ lục, hơn nữa chỉ dùng ba ngày thời gian, liền trèo lên Clint - Eastwood sở hữu đạo diễn điện ảnh Bắc Mĩ box office vị thứ hai, dự tính lại dùng một đến hai ngày thời gian, liền có thể đánh bại lão gia xe 1 ức 4800 vạn dollar, bay lên tới đệ nhất vị.

Này sở hữu thành tích, đều là American Sniper tại không có 3D cao giá vé gia thành dưới tình huống đạt được .

Đương nhiên, Matthew phi thường rõ ràng, này bộ phim có thể thực hiện đại bán, Chris - Kyle bản nhân công không thể không.

Chris - Kyle tại Mĩ quốc đội biệt kích SEAL phục dịch mười năm, phục dịch trong lúc này thành công thư kích 255 danh địch nhân, tuy rằng Mĩ quốc Lầu Năm Góc thừa nhận chỉ có trong đó 166 nhân, nhưng cũng đủ để cho hắn trở thành “Mĩ quốc trên lịch sử” Thư sát địch nhân nhiều nhất tay súng bắn tỉa.

Này bản American Sniper tự truyện, tại Matthew thôi động dưới, đi lên [ New York thời báo ] sách bán chạy bảng quán quân.

Cứ việc Chris - Kyle tất nhiên thu nhận các loại chỉ trích, bất quá American Sniper thành công có thể chứng minh một sự kiện, nhưng phàm là cùng loại “Quốc gia anh hùng” đề tài, người xem nhận độ thường thường đều phi thường cao.

Còn có, Bắc Mĩ người xem đồng dạng cũng người mua giai điệu điện ảnh trướng.

Mạng internet một điều bình luận, vừa đúng phản ứng ra ngoại giới đối với này bộ phim cái nhìn.

“Mỗi người đều biết này phim box office sẽ đại bạo, thế nhưng phỏng chừng mỗi người đều chưa nghĩ đến sẽ bạo thành như vậy.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 965: Số Một

Làm Bắc Mĩ điện ảnh thị trường sinh ra tới nay, đệ nhất bộ chín tháng mở màn đột phá một ức dollar phim, American Sniper cự đại thành công, cũng cùng tháng tám Bắc Mĩ điện ảnh thị trường lãnh đạm không phải không có quan hệ.

Năm nay tháng tám, Bắc Mĩ điện ảnh thị trường xuất hiện gần mười năm đến lạnh lẽo nhất cục diện.

Tại 8 tháng viết xuống 15 năm qua thấp nhất box office kỉ lục sau, Bắc Mĩ điện ảnh thị trường vẫn đang tích tụ lực lượng chờ đợi một vị “Cứu thị giả” đến. Rốt cuộc, tại tiến vào mùa thu tuần thứ hai sau, American Sniper lấy “The.One” tư thái không lâm Bắc Mĩ ảnh thị.

Dài đến hơn một tháng “Nghẹn khuất” Sau, Bắc Mĩ điện ảnh thị trường cần một bùng nổ điểm, mà American Sniper vừa vặn cụ bị bùng nổ điểm sở hữu phù hợp điều kiện.

Chín tháng là truyền thống điện ảnh mùa ế hàng, phàm là đứng đầu điểm phim, tình nguyện đặt ở tháng tư cùng tháng mười, cũng sẽ không tại chín tháng phát hành.

Matthew lật xem dưới chín tháng phát hành phim danh sách, giống [ cảnh giới kết thúc ],[ đường cong bên trong ],[ quỷ linh oán độc ] linh tinh phim, hoặc là một ít chế tác, hoặc chính là phim cấp B, tại American Sniper trước mặt, căn bản mang không đến bất cứ uy hiếp cùng trùng kích.

Mùa ế hàng phim rất khó bùng nổ, chỉ cần bùng nổ tất nhiên là một nhà độc đại cục diện.

Tuy rằng cuối tuần trôi qua, bất cứ phim nhiệt độ đều không thể tránh cho có điều hạ thấp, nhưng American Sniper như cũ duy trì không sai tỷ lệ chỗ ngồi, bốn ngày làm việc một ngày box office tất cả đều duy trì tại ngàn vạn dollar trên đây, thoải mái thu hoạch 4530 vạn dollar.

Tại tân một cuối tuần tiến đến phía trước, American Sniper Bắc Mĩ box office dĩ nhiên tiếp cận hai ức dollar đại quan.

Xã hội chỉnh thể tình thế có lợi, box office duy trì liên tục hỏa bạo, vô luận là Matthew sở đại biểu chế tác phương, vẫn là Warner Bros phát hành phương, đều tiếp tục nhằm vào này bộ phim tăng lớn tuyên truyền cường độ, các loại nhuyễn văn thổi phồng tại báo chí truyền thông cùng trên hệ thống mạng ùn ùn.

Thêm nguyên bản liền bạo bằng danh tiếng cùng bình luận, chủ lưu truyền thông quan điểm thần kỳ nhất trí, cơ bản đều đang vì này bộ phim ca công tụng đức.

Mọi người đều biết, theo mạng xã hội hưng thịnh, xã giao loại nhuyễn văn mở rộng ảnh hưởng càng lúc càng lớn.

“Clint - Eastwood quay chụp hảo phiến chính là cái dạng này ,‘Là trống trơn, lại ong ong’, giống như một khối hồng nhiệt thán, không cháy, lại có càng cao độ ấm.”

“Tuy rằng đỉnh American Sniper danh tự, thực ra lại không phải một bộ truyền thống phim chiến tranh, đương phản chiến chủ đề làm chính trị chính xác duy nhất, ở trên thế giới lưu hành khi, bộ phim này dùng một đặc biệt góc độ, vì chúng ta hiện ra một sinh mệnh tại chiến tranh và hoà bình xen lẫn ở giữa phù trầm. Clint - Eastwood thành công đem trên thần đàn Truyền Kỳ hoàn nguyên thành một sinh động nhân, cũng vì này bộ phim đắp nặn khung xương cùng linh hồn.”

“Phim đối với chiến tranh miêu tả có thể nói là trung thượng trình độ, cho dù chiến tranh cũng không phải bộ phim này chủ yếu nội dung, đạo diễn lại tương đối chân thật hoàn nguyên trên chiến trường đủ loại. Đương nhiên vẫn có người lên án không đủ hỏa bạo , loại này người xem đề nghị chú ý [ cảm tử đội ] series.”

Nhận đến Benghazi lãnh sự quán bị tập kích ảnh hưởng, American Sniper cứ việc gợi ra nhất định tranh luận, nhưng tại chủ lưu dư luận trong, chính trị chính xác không cho phép nghi ngờ.

“Này bộ do Clint - Eastwood đạo diễn cùng Matthew - Horner diễn viên chính American Sniper, không thể nghi ngờ là thành công điển phạm, kịch liệt chiến tranh trường hợp, tinh tế tỉ mỉ khắc họa trong lòng miêu tả đều vi phim bản thân làm rạng rỡ không thiếu. Trong đó chủ nghĩa anh hùng tinh thần gõ mọi người tâm linh, khiến người xem một lần nữa định nghĩa chiến tranh này danh từ khái niệm.”

“Chiến tranh bản thân đại biểu không chỉ là vũ khí, trang bị, sát lục, huyết tinh, quốc thổ bảo vệ, lãnh thổ tuyệt đối quy chúc, chính quyền gặp phá hư sau bị động phóng ra, càng quyết định tự mình tham dự đến trong chiến tranh binh lính vận mệnh, liên lụy xông pha chiến đấu chiến sĩ sau lưng ngàn vạn gia đình, này cũng chính là phim chiến tranh ý nghĩa sở tại.”

Chỉ cần phù hợp thời đại triều lưu, phụ họa chủ lưu xã hội cần, tựa như từng [ Black Panther ] như vậy, điện ảnh không cần chụp bao nhiêu hảo, cũng có thể trở thành hảo điện ảnh đại danh từ !

Đương nhiên, làm phim nam chính cùng Hollywood số một thương nghiệp cự tinh, thổi phồng Matthew nhuyễn văn đồng dạng không thiếu.

“Matthew tại đây bộ phim bên trong tối có phân lượng biểu diễn, ta cho rằng là nam chính trở về hòa bình sau bộ phận. Thê tử ở trên xe sắp sinh khi, Matthew trên quốc lộ một khẩn cấp quay đầu, dứt khoát đem Mĩ quốc nông thôn đường lớn trở thành Iraq sa mạc; Matthew tại bệnh viện phòng sinh ngoại rít gào, một phương diện biểu hiện ra chiến tranh lưu cho hắn phấn khởi trong lòng trạng thái, càng lộ ra Matthew tại gia nhân cần trước mặt bất đắc dĩ, làm một phụ thân, đối mặt nữ nhi khóc lại không thể đáp lại, tin tưởng hắn cũng là có nội tâm ảo não .”

“Còn có, Matthew về nước sau tại quán bar uống rượu giải sầu đặc biệt xuất sắc, hắn rõ ràng trở lại, đi theo chiến hữu quan tài trở lại Mĩ quốc , lại không thể khiến chính mình về nhà, bởi vì hắn tâm còn đang ở đó, ở trên chiến trường, cùng hắn muốn bảo vệ chiến hữu cùng một chỗ. Hắn hối hận cùng áy náy, hắn tại cát vàng tràn ngập trên chiến trường e ngại , hắn đem chính mình vũ khí trang bị đều ném xuống , đối với tử vong sợ hãi khiến hắn bắt đầu sinh về nhà ý niệm, giống kẻ nhu nhược như vậy, giống đào binh như vậy. Nếu không phải thê tử điện thoại tại thỏa đáng thời điểm đánh tới, hắn hoàn toàn khả năng trực tiếp phản hồi chiến trường.”

Không có đối thủ cạnh tranh, Bắc Mĩ chống khủng bố phố sóng triều cuộn trào mãnh liệt bành trướng, lại thêm cấp lực tuyên phát, American Sniper box office xu thế chi ổn định, dứt khoát gọi người trố mắt kết thúc.

Phát hành thứ hai cuối tuần, này bộ phim ba ngày box office vỏn vẹn so cuối tuần đầu trượt 49%, lại thu 6920 vạn dollar.

American Sniper dùng ngắn ngủi mười ngày thời gian, liền từ Bắc Mĩ cuốn đi 2 ức 5140 vạn dollar.

Lợi dụng lão mĩ ái quốc tâm, Matthew một điểm áy náy ý tứ cũng không có.

Loại sự tình này, cũng không phải hắn một người đang làm, toàn Hollywood thậm chí toàn thế giới đều tại như vậy làm.

Bất quá, bởi vì phim nội dung cùng đề tài quan hệ, American Sniper tạm thời còn không có tại Bắc Mĩ ngoài địa phương chiếu phim, nhưng Bắc Mĩ đại bạo box office cùng danh tiếng, đã gợi ra toàn thế giới chú ý.

Ban đầu xác định tiến cử bộ điện ảnh này quốc gia cùng địa khu chỉ có không đến sáu mươi gia, càng nhiều hải ngoại thị trường đều bị vây ở quan vọng trạng thái, chung quy phim loại hình đặt ở nơi này.

Bắc Mĩ tuần đầu box office đại bạo, cuối tuần kế tiếp xu thế cực kỳ vững vàng, nháy mắt khiến này mấy kẻ quan vọng ném xuống nghi ngờ.

Đối với thương nghiệp công ty đến nói, chỉ cần có đầy đủ lợi nhuận, cái gì băn khoăn đều là dư thừa .

Matthew mới nhất được đến tin tức, đến American Sniper bắt đầu tuần thứ ba chiếu phim khi, xác định tiến cử này bộ phim hải ngoại quốc gia cùng địa khu đã vượt qua tám mươi .

Ngay cả Thái Bình Dương bờ bên kia một nhà công ty, đều cùng Bella - Anderson bước đầu tiếp xúc qua, muốn lấy đĩa phim cùng internet video phương thức, bán đứt American Sniper ở bên kia bản quyền.

Loại hình này phim xuất hiện ở Thái Bình Dương bờ bên kia trên thị trường là không có khả năng , bán đứt tuyến dưới bản quyền không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất.

Bất quá, Matthew thông tri Bella - Anderson không nên gấp gáp, đẳng American Sniper tại Bắc Mĩ lấy đến càng cao box office lại chính thức đàm phán cũng không muộn.

Từ dưới cuối tuần khởi, American Sniper sẽ mở ra hải ngoại chiếu phim chi lữ, Matthew đẳng liên can chủ sáng nhân viên cũng muốn phối hợp mấy cái chủ yếu hải ngoại thị trường chiếu phim kế hoạch, đánh bay đi chạy tuyên truyền thông cáo.

Thừa dịp tại Los Angeles còn có điểm thời gian, Matthew bám chặt xử lý một ít mặt khác phương diện công tác.

“[ Hunger Games ] Bắc Mĩ box office phân thành đã đến trướng .”

Số 13 phòng công tác trong văn phòng, Bella - Anderson hướng Matthew làm hội báo,“Rạp chiếu phim chia sau, Warner Bros khấu trừ đi ứng ra tuyên truyền phát hành phí dụng cùng hoa hồng phát hành, chúng ta đoạt được bộ phận là 1 ức 1520 vạn dollar.”

Matthew gật gật đầu,“Ta nhớ rõ liên chế tác mang tuyên truyền, chúng ta tổng cộng đầu nhập vào 9500 vạn dollar?”

“Đúng vậy.” Bella - Anderson cúi đầu mắt nhìn trong tay báo biểu,“Xác thực thống kê là 9516 vạn dollar.”

Matthew tương đương hài lòng,“Vỏn vẹn Bắc Mĩ box office liền có 2000 vạn dollar lợi nhuận a.” Hiện tại rất nhiều box office đại bạo phim, chỉ dựa vào Bắc Mĩ box office mà nói, thường thường cả vốn cũng không thu về được, hắn lại hỏi,“Hải ngoại box office đâu?”

Bella - Anderson hồi đáp,“Phim hải ngoại chiếu phim còn không có kết thúc, Warner Bros cho xác thực tin tức, hải ngoại box office phân thành nhanh nhất cũng muốn đến sang năm cuối tháng một hoặc là đầu tháng hai mới có thể đến trướng.”

“Ân.” Matthew cũng không sốt ruột, tựa như sở hữu thương nghiệp vận tác như vậy, điện ảnh đầu nhập muốn thu hồi tài chính cùng lợi nhuận, cũng cần thời gian, hắn nghĩ nghĩ, cố ý dặn dò nói,“Này bộ phim lợi nhuận đến trướng sau, đơn độc dự tồn, ta có mặt khác sử dụng.”

Bella - Anderson đáp,“Hảo.”

Matthew hơi châm chước, còn nói thêm,“Còn có [ Avengers ] .”

“Đây là ta muốn báo cáo đệ nhị bộ phận.” Bella - Anderson tiếp nhận nói, nói,“Disney ảnh nghiệp hôm trước vừa chính thức phát hàm,[ Avengers ] đệ nhất bút Bắc Mĩ box office phân thành tháng sau cuối tháng đến trướng, đại khái tại năm ngàn vạn dollar tả hữu, còn thừa Bắc Mĩ box office phân thành sẽ ở trước cuối năm lục tục đánh qua đến.”

Nàng uống một ngụm nước, còn nói thêm,“Hải ngoại box office phân thành, cũng muốn đợi đến sang năm.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Này hai bộ phim lợi nhuận đoạt được, đều đơn độc tồn lưu, ta có chỗ dùng.”

[ Hunger Games ] cùng [ Avengers ] không thể nghi ngờ sẽ sinh ra cự ngạch lợi nhuận, hắn sớm liền nghĩ xong này hai bút tiền tác dụng, thiếu bộ phận tiếp tục dùng cho từ thiện, còn lại bộ phận dùng đến mua một chiếc tư nhân phi cơ.

Đã có loại này ý tưởng, Matthew dứt khoát nói,“Bella, ngươi thu thập một chút tư nhân thương vụ phi cơ tư liệu, trên thị trường danh tiếng tương đối hảo đều chú ý một chút.”

“Hảo.” Bella - Anderson biết nhà mình lão bản đây là muốn làm cái gì.

Hai người lại thảo luận một ít công ty vận doanh phương diện nghiệp vụ, Matthew chuẩn bị rời đi thời điểm, Bella - Anderson hỏi,“Dựa theo Amanda tiểu thư kế hoạch, phòng công tác tuần này đối đại học Southern California có một bút tổng cộng năm trăm vạn dollar học bổng quyên tặng, là ta qua? Vẫn là ngươi tự mình tham dự?”

Matthew suy nghĩ dưới chính mình hành trình, nói,“Ta đi một chuyến đi.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 966: Chúng Ta Đi Qua

Nam California đại học, bình thường được xưng là South California đại học, là Mĩ quốc Tây duyên hải cổ lão nhất đứng đầu tư nhân nghiên cứu hình đại học, thế giới nổi tiếng cao đẳng học phủ, giáo chỉ liền nằm ở Los Angeles.

Đại học Southern California phần đông học viện đều cư toàn mĩ tiền 10, trong đó điện ảnh học viện, tin tức truyền thông học viện đứng hàng toàn mĩ đệ nhất.

Jeremy - Kleiner, một người tuổi còn trẻ Hollywood chế tác nhân, từng cũng tại South California đại học điện ảnh học viện liền đọc qua, hôm nay sớm, hắn liền cõng tỉ mỉ chuẩn bị túi công văn, đi tới South California đại học, tham gia có phần đông học sinh cùng đồng học tham dự quyên tặng nghi thức.

Hội hợp trợ thủ, tiến vào đại lễ đường, Jeremy - Kleiner tìm đến chỗ ngồi ngồi xuống, nhìn về phía trước chủ tịch đài, trên đài tạm thời còn chưa nhân.

“Lão đại.” Bên cạnh trợ thủ lúc này hỏi,“Chúng ta đến loại địa phương này tìm Matthew - Horner, thích hợp sao?”

Jeremy - Kleiner mang theo tia bất đắc dĩ nói,“Ta cũng không tưởng a, đây là không có biện pháp sự.” Hắn thở dài,“Matthew - Horner là trong giới đứng đầu đại lão, ta chỉ là tiểu chế tác nhân, muốn thông qua bình thường con đường nhìn thấy hắn quá khó .”

“Đúng vậy.” Trợ thủ tràn đầy thể hội.

“Ta thông qua chính thức con đường hẹn trước vài lần , bên kia đều nói Matthew - Horner không thời gian.” Jeremy - Kleiner lắc đầu,“Matthew - Horner cũng xác thật bề bộn nhiều việc, phía trước tại Australia quay chụp phim mới, trở về sau lại bận rộn American Sniper tuyên truyền, khả năng thật không thời gian.”

Trợ thủ thử nói,“Nhưng Matthew - Horner đối với loại này đề tài sẽ cảm thấy hứng thú?”

Jeremy - Kleiner nghĩ nghĩ, nói,“Nguyên bản chúng ta đều có ý đồ nhà đầu tư,B kế hoạch lại phá sản . Từ lúc ấy, chúng ta chạy bao nhiêu gia công ty kéo đầu tư?”

“Mười lăm gia.” Trợ thủ có điểm ỉu xìu,“Đều cự tuyệt .”

Jeremy - Kleiner tươi cười trung mang theo bất đắc dĩ,“Lại nhiều một nhà cũng không có gì gọi là, cơ hội đều là tranh thủ đến.”

Lục tục có người tiến vào lễ đường, có thể dung nạp gần ngàn nhân lễ đường rất nhanh chật ních nhân.

“Thật sự là danh tác a.” Trợ thủ nhớ tới đạt được tin tức,“Một lần tính hướng điện ảnh học viện cùng tin tức truyền thông học viện quyên tặng 500 vạn dollar làm học bổng, tiết kiệm một điểm mà nói, đều đủ chúng ta dùng đến quay chụp này bộ phim .”

Jeremy - Kleiner lại nói,“Chút tiền ấy tính cái gì? Phỏng chừng liên [ Hunger Games ] lợi nhuận một phần mười đều không đến.” Hắn lại nhịn không được thở dài,“Matthew - Horner một lần lại một lần nói cho chúng ta biết, thông qua điện ảnh kiếm tiền thật không khó.”

Trợ thủ nhịn không được nói,“Nhưng chúng ta ngay cả đầu tư cũng tìm không đến.”

Lễ đường trung đột nhiên vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, Jeremy - Kleiner nhìn bao gồm Matthew - Horner ở bên trong rất nhiều nhân đi lên chủ tịch đài, tại đại học Southern California một vị hiệu trưởng dưới sự chủ trì, quyên tặng nghi thức chính thức bắt đầu.

Jeremy - Kleiner đối với này những trình tự hóa gì đó không thế nào cảm thấy hứng thú, chỉ là nhìn trên đài chủ tịch Matthew - Horner kia trương quen thuộc gương mặt, nghĩ như thế nào mới có thể đả động vị này Hollywood thanh danh lên cao nhà đầu tư.

Đợi đến Matthew - Horner đứng ở diễn thuyết trước đài, chuẩn bị nói chuyện thời điểm, Jeremy - Kleiner đột nhiên nghĩ tới đang tại nhiệt ánh American Sniper, trong đầu lóe qua một ý tưởng.

Hắn muốn kéo đầu tư hạng mục, từ trên trình độ nhất định đến nói, cùng American Sniper cùng [ Hunger Games ] có điểm cùng loại.

American Sniper cùng [ Hunger Games ] thành công không một không chứng minh, Matthew - Horner là tại xã hội tình thế nắm chắc phương diện cực kỳ nhạy bén nhân.

Trên đài chủ tịch, Matthew đứng ở microphone mặt sau, làm quyên tặng nhân, khẳng định muốn nói vài câu, bất quá hắn không chuẩn bị nhiều lời, đến hiện tại này địa vị, quyên tặng là vì xã hội danh vọng, chỉ cần truyền bá đi ra ngoài là có thể, không cần rất rêu rao.

“Ta chỉ là hi vọng có thể cho càng nhiều người cung cấp nhận lương hảo giáo dục cơ hội.” Matthew thanh âm không cao, cũng rất bình tĩnh, lời nói ra khỏi miệng càng thêm thật sự,“Tốt giáo dục, có thể cam đoan càng nhiều người một đời không chịu nghèo, nhưng này cần cố gắng học tập, cần tương lai chăm chỉ công tác, đi thành lập chính mình sự nghiệp.”

Matthew không có nhiều lời, gật gật đầu,“Cám ơn.”

Hắn từ diễn thuyết trên đài xuống dưới, đại học Southern California vị kia hiệu trưởng đón lại đây, liền tại bên kia, một vị dáng người cao gầy tóc vàng nữ hài bưng lấy một quyển cùng loại giấy chứng nhận thức gì đó cũng đi tới bên này.

“Phi thường cảm tạ ngươi quyên tặng.”

Đại học Southern California hiệu trưởng từ tóc vàng nữ hài bên kia tiếp nhận vinh dự giấy chứng nhận, giao đến Matthew trong tay, sau đó hai người dùng lực bắt tay, chủ tịch trước đài phóng viên đèn flash sáng lên một mảng lớn.

Làm hảo sự không lưu danh hướng đến không phải Matthew phong cách, muốn đem làm hảo sự mở rộng ra đến, lưu danh thực ra là hảo biện pháp.

“Hi vọng có thể đến giúp càng nhiều học sinh.”

Matthew cùng đại học Southern California hiệu trưởng khách khí một câu, tại kia danh tóc vàng nữ hài dẫn dắt dưới, triều chủ tịch đài xuất khẩu bên kia đi, hôm nay hắn còn muốn đi gặp Christopher - Nolan, không tính toán tại đại học Southern California dừng lại quá dài thời gian.

Đi ra ngoài thời điểm, Matthew ánh mắt rất tự nhiên rơi vào phía trước tóc vàng nữ hài trên người.

Cứ việc vừa rồi không có nhìn kỹ, chỉ ngắm hai mắt, hắn cũng phát hiện này nữ hài tướng mạo, chẳng sợ đặt ở Hollywood, cũng tuyệt đối đạt đến cao nhất tiêu chuẩn.

Hắn nhìn ra một chút, liền tính bào đi giày cao gót, này nữ hài cũng có tiếp cận 1m8, có thể nói thân cao chân dài, da trắng mạo mĩ.

Bởi mặc đoản khoản màu đỏ tiểu lễ phục, cặp kia thẳng tắp chân dài cùng độ cao so với mặt biển cực cao bộ ngực, đều đột hiển nữ tính đặc hữu mị lực.

“Horner tiên sinh.” Tóc vàng nữ hài mang theo Matthew đi đến nối tiếp hai điều hành lang lối rẽ, làm thỉnh thủ thế,“Bên này đi.”

Matthew nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng gật đầu,“Cám ơn.”

Tóc vàng nữ hài mang theo Matthew đi đến lễ đường lối ra, đột nhiên dừng lại, quay đầu đối Matthew lộ ra tươi đẹp tươi cười.

Một ngọt nhập tâm khảm tươi cười, một luồng phiêu dật tóc dài, quay đầu đến mỉm cười kia một khắc, thật là tràn ngập thanh xuân sức sống.

Tóc vàng nữ hài đột nhiên móc ra Apple di động, nói,“Matthew, có thể chụp ảnh chung sao? Ta thực thích ngươi.”

Đối mặt như vậy yêu cầu, Matthew đương nhiên sẽ không cự tuyệt, tiến lên một bước đi đến nữ hài bên cạnh, tóc vàng nữ hài liền lấy lễ đường lối ra làm bối cảnh, vỗ trương hai người chụp ảnh chung.

Matthew đứng ở tóc vàng nữ hài bên cạnh, càng sâu sắc cảm nhận được, xuất chúng nhan trị thêm yểu điệu dáng người, xứng với hai điều đại chân dài......

Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình tưởng có điểm nhiều.

Đây là bệnh cũ, phàm là nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân, có vài ý tưởng luôn là sẽ không tự giác toát ra đến, may mà hắn đại đa số thời điểm chỉ là ngẫm lại, còn có thể khống chế được chỉ dừng lại suy nghĩ trên phương diện.

Bằng không, nói không chừng liền sẽ biến thành kế tiếp Harvey - Weinstein.

“Cám ơn.” Tóc vàng nữ hài thu hồi di động, cười nói,“Cám ơn ngươi, Matthew.”

Matthew cười cười,“Không cần khách khí.” Hắn mắt nhìn đồng hồ, chuẩn bị rời đi, có lẽ là thường niên thói quen cho phép, trước khi rời đi, một câu thốt ra,“Nhận thức ngươi rất cao hứng, có thể biết được tên của ngươi sao?”

Tóc vàng nữ hài nhìn Matthew liếc nhìn, nói,“Ta gọi Abby - Hornacek, bảo ta Abby đi.”

“Xin chào, Abby.” Matthew chủ động vươn tay, cùng này gọi là Abby - Hornacek nữ hài cầm, lại một lần lộ ra tràn ngập nam tính mị lực tươi cười, hỏi,“Ngươi là đại học Southern California học sinh?“

Abby - Hornacek nhẹ nhàng gật đầu,“Ta học ở tin tức truyền thông học viện.”

“Ta từng cũng rất tưởng thi vào đại học Southern California, tiến vào điện ảnh học viện học tập, đáng tiếc thành tích quá kém.” Matthew hiểu được như thế nào muốn đến nữ hài liên hệ phương thức,“Cho nên, ta đặc biệt hướng nam tăng lớn quyên tặng, coi như là bù lại tiếc nuối.”

Abby - Hornacek chỉ là tại đại học Southern California liền đọc hai năm nữ hài, nơi nào nhìn ra được Matthew lời này mặt sau ý đồ, rất khâm phục nói,“Ta ở trên truyền thông từng nhìn đến đưa tin, cũng nghe rất nhiều người nói qua, của ngươi quyên giúp giúp rất nhiều người, những người này trong lòng nhất định phi thường cảm tạ ngươi.”

Matthew lại trả lời không phải nội dung vừa hỏi, thở dài,“Còn tưởng có thể ở đại học Southern California tham quan một chút, đáng tiếc lần này hành trình quá khẩn trương, không thể như nguyện .”

“Không quan hệ.” Abby - Hornacek tươi cười rất ngọt,“Đại học Southern California liền ở nơi này, cũng sẽ không chạy trốn, ngươi có thời gian , tùy thời đều có thể đến.”

Matthew gật gật đầu, rất tự nhiên hỏi,“Lần sau đến có thể tìm ngươi làm dẫn đường sao?” Hắn bốn lần nhìn nhìn,“Trường học rất lớn bộ dáng, không quen thuộc mà nói......”

Abby - Hornacek tâm tư rất đơn giản, lập tức ứng xuống dưới,“Có thể a, ngươi lại đến thời điểm, cứ việc tìm ta.”

Matthew lấy di động ra,“Chúng ta lưu liên hệ phương thức đi.”

Tìm người đương nhiên muốn có liên hệ phương thức, Abby - Hornacek cũng không nghĩ nhiều, vội vàng báo ra một chuỗi con số, Matthew nhớ kỹ sau, còn gọi cho một lần, đối diện vang lên điện thoại di động tiếng chuông.

“Hảo.” Matthew lại đối Abby - Hornacek gật gật đầu,“Ta lại đến đại học Southern California nhất định liên hệ ngươi.”

Abby - Hornacek đại phương cười nói,“Ta có thể mang ngươi chuyển biến đại học Southern California sở hữu thú vị địa phương.”

Matthew lại mắt nhìn đồng hồ,“Ta cùng Nolan đạo diễn hôm nay có hẹn, liền không nhiều đợi, có cơ hội lại trò chuyện.”

“Tái kiến.” Abby - Hornacek phất phất tay.

Nàng xem Matthew xoay người rời đi, cảm giác vị này Hollywood đứng đầu cự tinh cùng fan điện ảnh trung lưu truyền như vậy, không có một chút đại bài ngôi sao cái giá, tiếp xúc lên dị thường thân hòa, để người cảm giác đặc biệt thoải mái.

Qua lại không phải không có Hollywood đại minh tinh hoặc là đại đạo diễn đến qua đại học Southern California, một đám cái giá đại kỳ cục, lỗ mũi phảng phất đều mọc ở trên trời như vậy.

“Ai nha, hỏng !”

Abby - Hornacek vỗ dưới chính mình đầu, nhanh chóng đi về,“Chỉ lo cùng Matthew nói chuyện , bản chức công tác đều quên, quay đầu lại muốn bị người oán giận !”

Bộ dạng rất xinh đẹp có ưu thế, nhưng ở trong trường học rất nhiều thời điểm cũng không phải chuyện tốt, tổng có chút mạc danh kỳ diệu nhằm vào phát sinh ở trên người.

Trường học bãi đỗ xe, Jeremy - Kleiner dựa vào tại một khỏa cây cọ thượng, nhìn cách đó không xa một chiếc Benz thương vụ xe hơi, nghi hoặc nói,“Đã lui sân a? Như thế nào còn chưa lại đây?”

Trợ lý đột nhiên đâm hắn một chút, nhắc nhở nói,“Lão đại, mau nhìn ! Matthew - Horner lại đây !”

Jeremy - Kleiner quay đầu nhìn, Matthew - Horner chính triều Benz thương vụ xe hơi bên kia đi, nhanh chóng bối hảo túi công văn, nói,“Đi, chúng ta qua !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 967: Bình Quyền Điện Ảnh

Cửa xe đóng kín, màu đen Benz thương vụ ô tô chậm rãi rời đi South California đại học, hướng tới Burbank phương hướng chạy tới.

Matthew nhìn về phía bên tay trái nhân, nói,“Ta một hồi muốn đi Burbank cùng Nolan đạo diễn gặp mặt, các ngươi có chuyện liền tại trên đường nói đi.”

“Hảo.” Jeremy - Kleiner tính tính thời gian, có chút khẩn trương, nhưng cũng không thể yêu cầu càng nhiều ,“Horner tiên sinh, ta có hạng mục.”

Matthew nhẹ nhàng gật gật đầu, phía trước đối phương liền làm tự giới thiệu, này gọi là Jeremy - Kleiner người là tiểu chế tác nhân, nếu chủ động tìm lên cửa đến, khẳng định là đẩy mạnh tiêu thụ trên đầu hạng mục.

Suy xét đến The Martian đẳng hạng mục, lúc trước cũng là có nhân chủ động tìm đến hắn đề cử, Matthew liền mời hắn lên xe.

Jeremy - Kleiner mở ra túi công văn, từ giữa lấy ra thật dày một xấp văn kiện, sau đó còn có một quyển sách, nói,“Đây là của ta hạng mục tư liệu.”

Matthew tiếp nhận đến đại khái nhìn thoáng qua, văn kiện trung có kịch bản, có hạng mục quy hoạch, còn có đầu tư thị trường tiền cảnh phân tích đợi đã (vân vân), có thể nói chuẩn bị phi thường đầy đủ.

Từ này mấy mặt trên, Matthew không khó phỏng đoán ra, Jeremy - Kleiner tìm tới thứ nhất nhà đầu tư tuyệt đối sẽ không là hắn, chuẩn bị như vậy đầy đủ còn bị nhân cự tuyệt, này hạng mục......

Nếu Jeremy - Kleiner móc ra chỉ là một kịch bản, Matthew liên phản ứng cũng sẽ không phản ứng, chỉ có cái gì cũng không hiểu ngu ngốc chế tác nhân, mới sẽ ảo tưởng chỉ lấy kịch bản liền có thể đả động nhà đầu tư.

Nhưng như vậy hậu một xấp, từ đại học Southern California đến Burbank trên một đường này không có khả năng xem xong.

Matthew đem này mấy tài liệu đều phóng tới một bên, nói,“Chúng ta thời gian hữu hạn, hiện tại ngươi nói, ta nghe.”

“Hảo.” Jeremy - Kleiner phi thường rõ ràng, chính mình không có càng nhiều lựa chọn, thoáng châm chước một hồi, nói,“Này hạng mục là do 1853 năm Solomon - Northup tự truyện cải biên mà đến.”

Matthew khẽ nhíu mày, tên này hắn luôn luôn đều chưa nghe nói qua.

Jeremy - Kleiner nhìn đi ra, tiến thêm một bước nói,“Solomon vốn là Mĩ quốc Bắc phương một danh tự do công dân, lại bị lấy kéo đàn violon vi do không hợp pháp phần tử dụ hoặc sau cấp buôn bán đến Nam phương vườn gieo trồng, trải qua tiền sở không có ngược đãi cùng ẩu đả.”

“Hắc nhân đề tài?” Matthew chủ động hỏi.

“Đúng vậy.” Jeremy - Kleiner gật gật đầu, nhìn thấy Matthew không có tại lên tiếng, nghĩ nghĩ, tiếp tục nói,“[ 12 Years a Slave ] này hạng mục, chủ yếu là do này bản tự truyện cải biên mà đến, phim hạch tâm là, nam chính tại trải qua âm mưu vi nô sau đủ loại trải qua, có phản kháng, có thỏa hiệp, trải qua các loại nhân gian trăm thái, nhưng vẫn không có buông tay đối với tự do hướng tới cùng tưởng niệm thê nhi. Vẫn có một loại tín niệm duy trì hắn, đó là đối với tự do hướng tới cùng đối gia nhân tưởng niệm......”

Matthew niết niết cằm,“Loại này phim, có to lớn đề tài cùng giá trị quan thiết lập, lại rất mẫn cảm.”

Jeremy - Kleiner biết Matthew nói là tình hình thực tế, còn nói thêm,“Ta chế định hoàn bị kế hoạch, quay chụp chế tác khi, đem này bộ phim món chính tiểu làm, làm nhạt lịch sử, tội ác cùng văn hóa bối cảnh. Ý nghĩ của ta là, lợi dụng một đoạn rộng lớn mạnh mẽ lịch sử, quay chụp một bộ có chứa phim kinh dị sắc thái phim.”

Hắn nhìn nhìn Matthew, cố ý cường điệu nói,“Phim trọng điểm không ở truy thảo cái gì, mà là bình quyền và tự do.”

[ Hunger Games ] cũng có thể nói là một bộ bình quyền phương diện phim, cho nên, Jeremy - Kleiner còn nói thêm,“Bình quyền là hiện tại chủ lưu xã hội phát triển triều lưu, phù hợp này một triều lưu phim càng dễ dàng đạt được thành công. Tự do, là chúng ta xã hội này vĩnh viễn đều sẽ không quá hạn theo đuổi.”

“Nói rất có đạo lý.” Matthew không phải cái loại này thoát ly xã hội nhân, biết Jeremy - Kleiner nói thực có đạo lý.

Không nói khác, tự do này một khẩu hiệu, tại Bắc Mĩ xác thật xâm nhập nhân tâm.

Hollywood điện ảnh vẫn đánh tự do cờ hiệu, tỷ như Braveheart trung, Mel Gibson kia thanh”freedom”, kêu trúng tuyển khí mười phần.

Dù cho Mel Gibson sau này tao ngộ chứng minh, liên động vật trong vườn hầu tử đều so luôn mồm kêu “freedom” gia hỏa càng tự do, nhưng này không gây trở ngại “Tự do” Trở thành Hollywood điện ảnh thậm chí toàn bộ xã hội chính xác nhất giá trị thủ hướng chi nhất.

So với tự do, thơ cùng phương xa cũng muốn sang bên đứng.

Lại chính là bình quyền .

Cùng nữ quyền vận động như vậy, hắc nhân bình quyền vận động cũng tại bồng bột phát triển, điểm này tại Hollywood có phi thường trực tiếp phản ứng.

Gần nhất hai năm nay, hắc nhân điện ảnh, đặc biệt là hắc nô điện ảnh, xuất hiện càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả Quentin - Tarantino này lưu manh, đều tại quay chụp một bộ gọi là [ Django Unchained ] hắc nô điện ảnh.

Từ Jeremy - Kleiner trong lời nói, Matthew không khó phán đoán ra, đây chính là một bộ hắc mệnh quý điện ảnh.

Loại này phim, chỉ cần chụp phải có điểm chất lượng, lấy trước mắt xã hội đại tình thế, không khó bị bầu thành cái gọi là phim hay.

Matthew hảo kỳ hỏi,“Trước ngươi đi tìm người khác sao?”

“Đi tìm.” Jeremy - Kleiner tìm nhiều như vậy công ty, không có khả năng bảo mật,“Vài năm trước, ta cùng Brad - Pitt đạt thành nhất trí,B kế hoạch một độ cố ý đầu tư chế tác này hạng mục, nhưng B kế hoạch sau này phá sản, hợp tác cũng liền vô pháp tiến hành.”

Nghe được B kế hoạch, Matthew vuốt ve cằm thủ ngừng một lát, có vẻ đây là hắn nồi?

Nói không chừng không có hắn, này hạng mục đã do B kế hoạch bắt đầu đầu tư chế tác ? Đáng tiếc, hiện tại B kế hoạch dĩ nhiên phá sản, Brad - Pitt cũng triệt để trầm luân.

Jeremy - Kleiner mà nói còn đang tiếp tục,“Sau này, ta lại đi tìm Warner Bros, Universal ảnh nghiệp, Summit Entertainment đẳng rất nhiều công ty, đại khái là Brad - Pitt liên tiếp đầu tư thất bại quan hệ, hắn từng xem hảo này hạng mục sớm liền truyền lưu đi ra ngoài, kia vài công ty đều không tưởng chạm này hạng mục.”

Matthew gật gật đầu, hỏi,“Cho nên, ngươi tìm tới ta?”

“Đúng vậy.” Jeremy - Kleiner không che giấu điểm này, cố ý nói,“Ta cho rằng như vậy một hạng mục tại số 13 phòng công tác trong tay, sẽ giống [ Hunger Games ] cùng American Sniper như vậy đạt được thành công.“

“Không.” Matthew lại lắc đầu,“Nó không có khả năng trở thành một bộ đại chúng thương nghiệp điện ảnh, ít nhất hiện tại sẽ không.”

Như là loại này hắc mệnh quý điện ảnh, không có khả năng cùng từng [ Hắc Báo ] so, chủ yếu thụ chúng vẫn là hắc nhân người xem cùng thiếu bộ phận thánh mẫu tâm người da trắng, này bộ phận nhân số lượng hữu hạn, đi đại chúng thương nghiệp lộ tuyến căn bản không có khả năng.

Còn lại chỉ có một con đường.

Hắn dần dần có một ý tưởng, dứt khoát nói,“Ngươi kế hoạch như thế nào vận tác?”

Jeremy - Kleiner nói thẳng,“Oscar ! đem này bộ phim đẩy vào Oscar......”

“Vậy ngươi tìm lầm người.” Matthew mà nói đồng dạng rất trực tiếp,“Học viện hạch tâm tầng nhân không thích ta, ta cùng bọn họ quan hệ cũng thực bình thường, phàm là theo ta có trực tiếp quan hệ phim, ở trên Oscar tự mang giảm 20% duy trì tỷ lệ hiệu quả.”

Lời này mặc dù có điểm khoa trương, nhưng cũng được cho là tình hình thực tế.

“A......”

Jeremy - Kleiner không nghĩ tới Matthew sẽ như vậy nói, trong lúc nhất thời thế nhưng ngây ngẩn cả người, này hạng mục nếu không có Oscar aura, tiền cảnh chỉ sợ sẽ ảm đạm rất nhiều.

Từ ban đầu lên kế hoạch, Oscar chính là trong kế hoạch trọng yếu phi thường một khâu.

Matthew ý tưởng càng trở nên rõ ràng, trải qua một đoạn thời gian này suy tư, đối [ 12 Years a Slave ] tên này càng trở nên quen thuộc, tuy rằng vẫn là không thể tưởng được cụ thể xuất xử, nhưng hẳn là từng mơ hồ ký ức không thể nghi ngờ.

Như vậy một bộ phim, chỉ cần chụp không phải rất kém cỏi, xung áo là có thiên nhiên ưu thế .

Hắn đối Oscar không có hứng thú, cũng lười đi vận tác, bản thân ở phương diện này cũng không có bất cứ ưu thế đáng nói, thậm chí tự mang giảm phân aura, này hạng mục không thích hợp do phòng công tác đầu tư.

Nhưng cũng không ý nghĩa [ 12 Years a Slave ] đối với hắn vô dụng.

Hắn không đi xung áo, còn có người khác thích làm việc này a, đề cử cho đối phương cũng là nhân tình.

Tỷ như Ellison huynh muội, kia có thể nói là ích lợi thể cộng đồng, song phương còn thương định muốn đối phó Harvey - Weinstein.

“Ta sẽ không đầu tư này bộ phim.” Matthew không đợi Jeremy - Kleiner có điều phản ứng, còn nói thêm,“Như vậy đi, ta có thể đem ngươi cùng ngươi hạng mục đề cử cho ta bằng hữu, bọn họ khả năng sẽ có hứng thú.”

Jeremy - Kleiner vội vội vàng vàng gật đầu,“Có thể.” Tiếp lại hảo kỳ hỏi,“Có thể biết được bọn họ là ai chăng?”

Matthew cũng không vòng quanh, nói thẳng,“Ngươi hẳn là nghe qua tên của bọn họ, David - Ellison cùng Megan - Ellison huynh muội, bọn họ tại vận tác trên Oscar có nhất định kinh nghiệm, Hurt Locker chính là hai năm trước Oscar đại người thắng.”

“Cám ơn.” Jeremy - Kleiner phi thường cảm kích, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì mới tốt.

Matthew nâng tay ngăn lại hắn tiếp tục nói tiếp, nói,“Ta không thể cam đoan bọn họ sẽ đầu tư.”

Jeremy - Kleiner vội vàng nói,“Ta minh bạch.”

Matthew lấy di động ra, trực tiếp bấm gọi David - Ellison điện thoại, nói đơn giản một chút, rất nhanh cắt đứt di động, đối Jeremy - Kleiner nói,“Ngươi hiện tại liền đi Skydance ảnh nghiệp, David - Ellison đang đợi ngươi.”

Benz thương vụ xe đi đến Burbank, trước buông xuống Jeremy - Kleiner, lại chạy tới Warner Bros.

Đối với đề cử này hạng mục, Matthew cũng sẽ thích hợp chú ý một chút, nhân tại đây xã hội trung, nhân mạch mạng lưới quan hệ trọng yếu phi thường, David - Ellison có thể nói là hắn trọng yếu phi thường hợp tác đồng bọn chi nhất, song phương hợp tác càng nhiều, đối với hắn sau này làm một vài sự, không thể nghi ngờ càng có lợi.

Độc thân ra sức chiến đấu cùng có cường lực đồng bạn trợ giúp tác chiến nào càng có lợi? Nói vậy tất cả mọi người minh bạch.

Theo sau, Matthew đuổi tới Warner Bros, cùng Christopher - Nolan thấy một mặt, chủ yếu hàn huyên Interstellar cái kia hạng mục, song phương đều có phi thường cường liệt hợp tác ý nguyện, kế tiếp chính là cùng Warner Bros ở giữa tiến hành đàm phán.

Mặc kệ là Matthew, vẫn là Christopher - Nolan, thù lao đều không là bình thường cao.

Liền vài ngày, Matthew đều tại cùng Christopher - Nolan thảo luận Interstellar cùng nam chính, thẳng đến tân nhất cuối tuần sắp xảy ra, hắn mới chuẩn bị rời đi Los Angeles, đi theo American Sniper kịch tổ đi hải ngoại chạy tuyên truyền thông cáo.

Matthew rời đi phía trước, còn phân biệt tiếp đến David - Ellison cùng Megan - Ellison đánh tới điện thoại, bọn họ xác định muốn đầu tư hắc mệnh quý điện ảnh.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 968: Nghiện

Hải ngoại tuyên truyền đệ nhất chiến, bao gồm Matthew ở bên trong kịch tổ chủ sáng nhân viên đi tới Sydney, bởi phim tại Bắc Mĩ box office không phải bình thường đại bùng nổ, Warner Bros còn cố ý vi American Sniper tại Australia tổ chức một quy mô long trọng lần đầu nghi thức.

Toàn thế giới lễ công chiếu lần đầu trên cơ bản đều không sai biệt lắm, đại khái đều là kia vài trình tự, lễ công chiếu lần đầu mục đích chủ yếu vẫn là vì tuyên truyền.

Tại Australia tuyên truyền, kịch tổ tăng thêm Margot Robbie sáng tỏ tần suất, làm một danh Australia diễn viên, tại hấp dẫn Australia người xem phương diện, nàng có thiên nhiên ưu thế.

Mặt khác, Warner Bros còn tại trên lễ công chiếu lần đầu thỉnh đến Nicole Kidman tiến đến trợ trận.

Đây cũng là mấy năm gần đây Matthew lần đầu tiên nhìn thấy Nicole Kidman bản nhân, vị này từng phong hoa tuyệt đại Australia mĩ nữ cũng khó miễn mỹ nhân Trì Mộ.

Đáng tiếc là, đối mặt Trì Mộ mỹ nhân, hiện đại khoa học cho các nàng càng nhiều lựa chọn.

Cho nên, Matthew tại Nicole Kidman trên người nhìn thấy là nhất trương cơ hồ không có bất cứ nếp nhăn mặt, kia khuôn mặt phảng phất còn bị vây ở hơn hai mươi tuổi như vậy.

Này đương nhiên là giả tượng, bởi vì Nicole Kidman ngay cả bình thường cười đều rất khó khăn.

“Rất đáng sợ a.”

Cùng Nicole Kidman trò chuyện qua vài câu, Matthew trốn đến một bên, nói thầm,“Làm hơi lớn chút biểu tình cũng khó, đáng giá sao?”

Margot Robbie vừa lúc đi tới, hỏi,“Ngươi nói thầm cái gì đâu?”

Matthew nhìn về phía Margot Robbie, thuộc về 90 sau nàng đang đứng ở nhân sinh trung tốt đẹp nhất giai đoạn, thấp giọng hỏi,“Nữ nhân vì bảo trụ thanh xuân cùng dung nhan, có thể dùng hết hết thảy?”

Margot Robbie nghĩ nghĩ, sau đó chậm rãi gật đầu,“Hẳn là đi.” Nàng chỉ chỉ chính mình,“Ta không dám tưởng ta già đi bộ dáng.”

Matthew không tự giác lại nhìn Nicole Kidman liếc nhìn, đây cũng là từng hắn nữ thần, từng có các loại tốt đẹp ảo tưởng, đáng tiếc nữ thần vì bảo trụ thanh xuân, tình nguyện biến thành cương thi mặt.

Đại khái là chú ý tới Matthew động tác, Margot Robbie cũng nhìn về phía Nicole Kidman bên kia, nói,“Đây không phải một loại hảo lựa chọn.”

Matthew cười cười, không có nhiều lời, hai mươi tuổi xuất đầu nữ nhân, e thể hội không đến Nicole Kidman cái loại này niên kỉ nữ nhân khủng hoảng, hiện tại theo như lời này mấy, đợi tương lai đến như vậy tuổi, nói không chính xác sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa.

Dương quang đầy đủ Australia Hoàng Kim bờ biển là thừa thãi Hollywood nữ tinh thắng địa, Nicole Kidman, Naomi - Watts đẳng tịnh lệ Minh Châu đều sinh ra từ này.

Đối lập lúc tuổi trẻ Nicole Kidman, Margot Robbie dung mạo không thể nghi ngờ muốn kém một bậc.

Nhưng Margot Robbie tính cách, so với Nicole Kidman tốt hơn rất nhiều.

Đi hướng phòng chiếu phim trên đường, Nicole Kidman lại lại đây tìm Matthew hàn huyên vài câu, nội dung đơn giản chính là có cơ hội mà nói, hi vọng cùng Matthew hợp tác một phen.

Matthew hàm hồ đối phó qua, chỉ là nhìn thấy Nicole Kidman mặt, bỗng nhiên cảm giác mĩ nữ tự nhiên lão đi cũng là một loại mĩ.

Sát na phương hoa tẫn, trong nháy mắt hồng nhan lão. Vạn vật sinh trưởng, có khô có vinh, có sáng lạn cũng có điêu linh, này vốn là quy luật tự nhiên sự, ai có thể ngăn cản?

Cho dù đậm trang diễm mạt, cho dù bảo dưỡng chỉnh dung, già cả, cũng bất quá là chuyện sớm muộn. Nhân sinh có vừa được tất có vừa mất, một người vừa chiếm được tuế nguyệt tặng lịch duyệt cùng phong phú, liền phải thừa nhận được thời gian đối dung nhan thay đổi cùng tàn phá.

Hắn nhớ rõ xem qua một mẩu tin tức, một nữ nhân, bốn mươi năm kiên trì không cười không nhíu mày, bao giờ cũng là một biểu tình, là vì không có nếp nhăn, bảo trì thanh xuân.

Này dứt khoát làm người ta dở khóc dở cười.

Lại nói, Hollywood nữ diễn viên chích coi như là bất đắc dĩ mà lâm vào đi, nữ tính diễn viên cạnh tranh phi thường kịch liệt, nhiều như vậy tiểu hoa chờ thượng vị.

Giống Nicole Kidman có một đám người muốn nuôi sống.

Cái gì? Nicole Kidman gia là Australia lớn nhất địa chủ? Đừng đùa, đều là họ Kidman mà thôi, có lẽ hai trăm năm trước là một nhà.

Việc này liên Nicole Kidman chính mình đều tại nhận phỏng vấn khi công khai phủ nhận qua.

American Sniper tại Australia lần đầu phi thường thành công, Australia làm tiếng Anh ngũ cơ hữu chi nhất, rất nhiều thời điểm đều là cùng lão mĩ tại đi, liên năm gần đây lão mĩ chủ đạo mấy trường Trung Đông chiến tranh, đều là trực tiếp phái binh tham chiến, có thể nói là xuyên một cái quần.

Phát hành vỏn vẹn ba ngày, này bộ phim liền từ Australia cầm đi 725 vạn dollar.

Thứ hai, Helen - Hermann mang theo [ thời trang ] tạp chí nhân chạy tới Sydney, Matthew tiếp nhận [ thời trang ] tạp chí phỏng vấn, đây là do Armani, Rolex cùng Warner Bros cộng đồng thôi động một lần tuyên truyền.

Hiện tại là American Sniper tuyên truyền kỳ, lần này phỏng vấn tập san đăng tại mĩ âu hai đại bộ phận [ thời trang ] tạp chí bên trên.

[ thời trang ] tạp chí phi thường có danh, nhưng đối mặt Matthew như vậy siêu cấp cự tinh, hết thảy đều phải nhượng bộ.

Vì lần này phỏng vấn,[ thời trang ] tạp chí Mĩ quốc bản tổng biên Anna - Wintour thậm chí tự mình cùng Helen - Hermann đến Australia.

Vị này đại danh đỉnh đỉnh mặc Prada Ác Ma, đối với Matthew đưa ra bất cứ hợp lý yêu cầu, tất cả đều ứng xuống dưới.

Phỏng vấn ngày đó, Matthew mặc Armani chính trang, mang Rolex đồng hồ, đầu tiên quay chụp một ít bìa mặt ảnh chụp, này mấy hao phí chừng hai giờ.

So sánh dưới, chân chính phỏng vấn bộ phận, ngay cả một giờ cũng không có.

“Ngươi không có khó xử thời trang nhân đi?”

Phỏng vấn kết thúc, về khách sạn trên xe, Helen - Hermann hỏi Matthew,“Bọn họ đề vấn đề đều có theo ta trước tiên câu thông.”

Matthew ngồi tựa ở ô tô trên ghế ngồi, xòe tay nói,“Ta là cố ý làm khó dễ cái loại này người sao?”

Helen - Hermann nhìn hắn một cái, nói,“Này mấy giới mộ điệu nhân ý tưởng, có khi gọi người đoán không ra, ta sợ ngươi cùng bọn họ lật bàn.”

Matthew minh bạch lời này ý tứ,“Yên tâm.”

Người trong giới ai chẳng biết, hắn cũng không dễ chọc.

Đây không phải bằng một cái miệng nói ra , mà là dùng vô số án lệ đánh ra đến.

Trên đường xe cộ lưu lượng rất lớn, xe chạy tốc độ rất chậm, Helen - Hermann nhìn nhìn ngoài cửa sổ xe dòng xe cộ, đột nhiên hỏi,“Ngươi cùng Margot Robbie có tiến triển sao?”

Matthew kỳ quái nhìn về phía Helen - Hermann,“Cái gì tiến triển?” Hắn lập tức tỉnh ngộ, sau đó lắc lắc đầu,“Mary đối với ta không có hứng thú, đều minh xác cự tuyệt qua vài lần , ta tạm thời không lại nhiều làm cái gì.”

“Đó là bởi vì ngươi không có thành ý.” Helen - Hermann thẳng chỉ vấn đề hạch tâm.

“Thành ý?” Matthew vỗ vỗ trán,“Helen, chẳng lẽ ta muốn truy nàng đến làm bạn gái hoặc là vị hôn thê sao?”

Hắn lắc đầu nói,“Này không có khả năng.”

Helen - Hermann thu hồi ánh mắt, còn nói thêm,“Ngươi không trả giá thành ý, còn tưởng xa cầu người khác hồi báo?”

Matthew không tưởng tiếp tục thảo luận đề tài này, dứt khoát không đáp lại Helen - Hermann mà nói.

Xác thật, bởi vì Margot Robbie tại sân bắn sự kiện trung biểu hiện, khiến hắn cảm giác này Australia nữ nhân không phải bình thường, Margot Robbie tính cách cũng tương đối ngay thẳng, còn nói qua hai đến gần một khối là tra nam phối tra nữ......

Này quan điểm hắn tương đối đồng tình, cho nên dứt khoát buông tay , cũng không lại đối Margot Robbie lộ ra truy đuổi ý tứ.

Không biết vì sao, Matthew trong đầu đột nhiên lóe qua cái kia Abby - Hornacek thân ảnh, có ý tưởng càng là không thể áp chế xông ra: Trở lại Los Angeles, đi trước đại học Southern California chuyển chuyển.

“Như thế nào không nói?” Helen - Hermann hỏi.

Matthew nhìn về phía Helen - Hermann, này có thể nói là cực kỳ lý giải hắn cùng hắn tín nhiệm nhất người.

“Helen, ta có thể tín nhiệm ngươi sao?” Matthew chậm rãi hỏi.

Helen - Hermann không đáp lại, chỉ là nhìn hắn.

“Được rồi, ta hỏi ngu xuẩn vấn đề, nếu ngay cả ngươi cũng không thể tín nhiệm, ta sống được cũng quá bi ai .” Matthew trầm mặc tự hỏi một hồi, lúc này mới nói,“Ta phát hiện một vấn đề, chỉ cần nhìn thấy tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, ta liền nhịn không được muốn câu dẫn nàng sau đó đẩy ngã.”

Helen - Hermann có điểm kinh ngạc,“Này tính vấn đề? Ngươi không phải nhất quán như thế?”

Matthew há miệng thở dốc,“Ách......”

Một nháy mắt này, hắn có loại không biết nói gì đáp lại xấu hổ, may mà hắn người này da mặt đầy đủ dày, còn nói thêm,“Ngươi lý giải sai ý tứ của ta, ta tình huống hiện tại, so này muốn nghiêm trọng nhiều, thậm chí ta cảm giác tiếp tục đi xuống, khả năng sẽ biến thành mặt khác Harvey - Weinstein.”

Helen - Hermann lý giải Matthew, lần này lập tức minh bạch hắn ý tứ, khẽ nhíu mày tự hỏi một hồi, bình tĩnh cấp ra một đáp án,“Matthew, ngươi đây là tính nghiện điềm báo.”

“Ngươi xác định?” Matthew cũng nhíu mày.

“Không sai biệt lắm đi.” Helen - Hermann nhàn nhạt nói,“Nhiều năm hỗn loạn sinh hoạt cá nhân, khiến ngươi thân thể cùng tâm lý đều phát sinh nhất định thay đổi, loại này thay đổi vô cùng có khả năng trực tiếp dẫn đến ngươi sinh ra một ít theo bản năng hành vi, chẳng sợ ngươi nhắc nhở chính mình muốn chú ý, thậm chí đều áp không đi xuống.”

Matthew nghĩ nghĩ nhìn thấy cái kia Abby - Hornacek khi tình hình,“Giống như...... Là như thế này a.”

“Nhìn tâm lý thầy thuốc đi.” Helen - Hermann nói ra một câu phi thường Tây phương thức mà nói.

Nhưng Matthew tại Helen - Hermann trước mặt nói là một hồi sự, đối với người khác nói đó là một chuyện khác, hắn lắc lắc đầu,“Không đến mức như vậy nghiêm trọng đi.”

Helen - Hermann nhìn quen giới giải trí loạn thất bát tao sự, bình tĩnh nói,“Chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng.”

Matthew gãi gãi đầu,“Có hay không mặt khác biện pháp?”

“Có a.” Helen - Hermann vẫn là nhất quán ngữ khí,“Thu hồi tâm, độc thân một đoạn thời gian, hoặc là tìm trường kỳ cố định kết giao đối tượng.”

Nàng lại nhắc nhở nói,“Này đối với chúng ta kế hoạch cũng có ưu việt.”

Matthew nháy mắt trầm mặc, cứ việc gần nhất này hơn nửa năm đến, gặp tỷ như Elizabeth - Olsen đẳng rất bất đồng thống khoái sự, nhưng thật thay đổi sơ tâm, lại chưa từng có nghĩ tới.

Này sơ tâm kiên trì lâu như vậy, vì cái gì muốn thay đổi đâu?

Helen - Hermann nhìn Matthew liếc nhìn, không có nói thêm nữa, khiến một thói quen ăn chơi đàng điếm nhân thay đổi sinh hoạt phương thức, không có đại biến cố mà nói, sẽ có bao nhiêu khó?

Tuy rằng Margot Robbie nói chính mình là tra nữ, nhưng so với trong giới rất nhiều nữ nhân mạnh hơn nhiều, giống Matthew người như thế, cuối cùng liền nên tìm danh phù kỳ thực tra nữ tới đón bàn.

-=========

Về nữ chủ, thực ra từ xác định Matthew nhân thiết từ ngày đó, nữ chủ liền xác định , tra nam nhất định phải xứng tra nữ. Ban sơ nhân tuyển là Taylor - Swift, nhưng có bằng hữu theo ta nói, Taylor - Swift cùng Leonardo cùng nhau, mới là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, cho nên ta quyết định ngồi chờ trong hiện thực Taylor - Swift cùng Leonardo cho nhau sưu tập tem. Nếu nói đến Leonardo, kế tiếp chương tiết, sẽ mượn Leonardo một đoạn chân thật trải qua.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 969: Sắp Cất Cánh

Rời đi Sydney, Matthew lại mang theo kịch tổ đi tới Anh quốc London, kịch tổ đồng dạng ở trong này cử hành hạo đại lễ công chiếu lần đầu, American Sniper tại Anh quốc box office đồng dạng khả quan, tuần đầu liền cầm xuống tiếp cận 900 vạn dollar.

Cùng Helen - Hermann kia phiên đối thoại không có phát ra bao nhiêu đại tác dụng, Matthew tại London gặp được Emma - Watson, ghé vào một khối hàn huyên ước chừng nửa buổi chiều, cuối cùng nói đến Emma - Watson tại London trong nhà, hai người đều là lão quan hệ , đương nhiên là thẳng đến chủ đề.

Nhiều năm sinh hoạt thói quen, nơi nào có dễ dàng như vậy thay đổi.

London làm xong lần đầu, kịch tổ chuẩn bị đi lên phi cơ chuyến, tiếp tục chạy mặt khác quốc gia tuyên truyền.

Margot Robbie đẩy hành lý, đi vào Heathrow sân bay, khiến trợ lý cố ý đi mua bản mới nhất [ thời trang ] tạp chí, xuyên qua chuyên môn thông đạo, tiến vào khách quý phòng chờ.

Bởi kịch tổ phân biệt cưỡi vài chiếc bất đồng xe đuổi tới sân bay, trên đường tình huống tương đối phức tạp, dẫn đến nàng cùng trợ thủ trước hết chạy tới sân bay.

Thời gian còn sớm, trong phòng khách quý tạm thời không có người khác, Margot Robbie lấy di động ra nhìn thoáng qua, tìm rời xa cửa chỗ ngồi, phóng hảo hành lý sau, chuẩn bị xem xem mới nhất này kỳ [ thời trang ] tạp chí.

Tại Sydney thời điểm, nàng liền nghe nói Matthew tiếp nhận [ thời trang ] tạp chí phỏng vấn.

Quả nhiên, tạp chí bìa mặt nhân vật chính là Matthew, kia bình thản ánh mắt, tuấn lãng gương mặt cùng tây trang đều không che được hảo dáng người, cho dù là ở trên trang giấy, đều thấu bắn ra nam nhân mị lực.

“Thực ra ngươi không lý giải Matthew - Horner, hắn trải qua đau khổ mới trở thành chân chính nam tử hán.”

Đây là trên bìa nhân vật lời bình.

“Là trải qua tôi luyện mới biến thành Playboy đi?”

Margot Robbie nhịn không được thổ tào một câu, Hollywood Playboy có rất nhiều, Matthew tuyệt đối số một.

Lắc lắc đầu, nàng không lại tưởng này mấy, lật ra tạp chí nhìn phỏng vấn.

Này thiên phỏng vấn không phải một chọi một vấn đáp phương thức, ngược lại bị [ thời trang ] viết thành một thiên rất tinh xảo văn chương.

Đương hỏi đạo diễn Clint - Eastwood, vì sao Matthew - Horner là hảo diễn viên thời điểm, Clint - Eastwood đáp án chỉ có một câu:“Hắn hưởng thụ diễn trò quá trình.”

Lại đi hỏi Matthew - Horner “Cái gì khiến ngươi chân chính vui vẻ” thời điểm, hắn xoay cổ, kiên định trả lời:“Ta tưởng ta vẫn đều rất vui vẻ.”

Trên thế giới trứ danh nhất nam nhân cũng sẽ cùng chúng ta như vậy cảm giác được sinh hoạt áp lực sao? Hắn đang làm quyết định thời điểm sẽ như thế nào lựa chọn?

Matthew - Horner ngồi ở chỗ kia, nói này mấy năm chính mình qua hơn nhiều tự tại, thoải mái mà lại thích ý.

Hắn cấp ra chính mình đối với tự tại định nghĩa: Mấy năm gần đây, ta cảm giác ta qua được so với quá khứ càng tự tại . Ngươi vẫn ở giải thích, nhưng có một ngày ngươi phát hiện: Nếu bọn họ không thích, cứ xem như vậy đi. Ngươi có thể làm những gì? Này khả năng là đối với sinh hoạt khuất phục, nhưng cũng là đối bản thân nhận thức gia tăng. Ngươi xem, ta hiện tại đã là thành thục người, ta không cần người khác tán thành. Ngươi khẳng định ở trong lòng cũng phải hỏi chính mình rất nhiều vấn đề: Ta muốn cái gì? Cái gì khiến ta vui vẻ? Ta cũng ý thức được chính mình hẳn là ở nơi nào, làm cái gì. Nhưng vẫn là tưởng lại xâm nhập một điểm hỏi chính mình -- ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?

Nhìn thấy nơi này, Margot Robbie nhướn mắt, Matthew - Horner rốt cuộc muốn làm cái gì? Này còn dùng hỏi sao, khẳng định là đẩy đến một lại một nữ nhân.

Nói không chừng một ngày nào, Hollywood một đời mới nhất tuyến nữ tinh trung, phàm là xinh đẹp điểm , đều sẽ cùng Matthew - Horner có một chân.

Margot Robbie thở dài, tiếp tục đi xuống xem.

Tại điện ảnh sản nghiệp mặt trên, Matthew - Horner biểu hiện giống như là quốc vương.

Nhìn thấy này một câu, Margot Robbie gật gật đầu, xác thật là như thế này, Matthew tại điện ảnh nghiệp vụ bên trên, biểu hiện ra qua lại Hollywood ngôi sao luôn luôn cũng không có qua thống trị lực.

Margot Robbie hồi ức một chút, tuy rằng không nhớ rõ , nhưng Hollywood sinh ra tới nay, Matthew tuyệt đối là tích lũy box office tối cao diễn viên.

Điểm này không hề nghi ngờ.

Đúng lúc này, phòng khách quý cửa từ bên ngoài mở ra, trừ Matthew ngoài, kịch tổ người khác lục tục đi đến.

“Matthew đâu?” Margot Robbie có điểm hảo kỳ, hỏi giống Matthew mê đệ Tyrese - Gibson,“Hắn còn chưa tới sao?”

Tyrese - Gibson cười ra miệng đầy Bạch Nha,“Matthew đi đưa hắn người đại diện Helen - Hermann nữ sĩ .”

Margot Robbie biết Helen - Hermann, hôm nay Hollywood tối phụ nổi danh nữ người đại diện, bởi vì Matthew quan hệ, có thể nói đứng ở giải trí trù tính tối cao trên vị trí.

Đổi thành người khác, chỉ cần trở thành Matthew người đại diện, cũng không cần nhiều làm cái gì, thoải mái liền có thể trở thành nghiệp nội cao nhất.

Đăng ký thời gian rất nhanh đến, Margot Robbie kéo lên hành lý, triều phi cơ thông đạo bên kia đi, tiến vào cửa thông đạo phía trước còn chuyên môn nhìn nhìn, Matthew còn chưa tới.

Matthew cùng hắn người đại diện quan hệ không phải bình thường hảo đi?

Margot Robbie rất tự nhiên sinh ra ý tưởng này, bất quá ngẫm lại Matthew - Horner từ thành danh đến hiện tại, chỉ có này một người đại diện, cũng biết bọn họ tư nhân quan hệ khẳng định rất tốt.

Lên phi cơ, Margot Robbie dừng ở khoang hạng nhất, kịch tổ trong cưỡi khoang hạng nhất nhân không nhiều, chỉ có bốn người, Sean Bean chỗ ngồi cùng Tyrese - Gibson kề bên, nàng bên cạnh là Matthew vị trí, nhân lại không có lại đây.

Margot Robbie phóng hảo hành lý, ngồi xuống, nhìn bên trái dựa vào cửa sổ hộ chỗ ngồi, Matthew còn chưa tới.

Chẳng lẽ lâm thời thay đổi hành trình, không đến sao?

Margot Robbie lắc đầu, tìm ra không nhìn hoàn [ thời trang ] tạp chí, tiếp tục nhìn kia thiên về Matthew phỏng vấn văn chương.

Trên thực tế, tại điện ảnh ngoài, chúng ta cũng không lý giải Matthew - Horner.

Chúng ta giống như biết hắn đang làm cái gì, thế nhưng hắn tựa hồ vì chính mình xây dựng một thuần túy tình cảm thế giới, hắn làm có ý tứ công tác, giao có ý tứ bằng hữu. Hắn có thể khiến điện ảnh biến thành hắn thích bộ dáng, có thể lựa chọn đạo diễn, cũng có thể lựa chọn cùng chính mình đáp hí diễn viên.

Margot Robbie nghĩ nghĩ, giống như nàng cũng không lý giải diễn viên ngoài Matthew - Horner trên thực tế là người nào.

Rốt cuộc là Playboy, vẫn là có mặt khác?

Loại sự tình này, không gần sát nhìn, ai có thể nhìn xem minh bạch? Margot Robbie không lại nghĩ nhiều, tiếp tục nhìn tạp chí.

Matthew có thể đi bất cứ hắn muốn đi địa phương, hắn không chỉ thiên phú trác tuyệt, lại còn có thể vận dụng tự nhiên, hắn ương ngạnh làm tốt mỗi một sự kiện, cho dù là không thụ qua giáo dục nhân cũng có thể từ hắn cố sự bên trong học được rất nhiều.

Chúng ta cùng Matthew nói đến sinh hoạt, giống như là cùng chưa bao giờ nấu nướng qua, chỉ tại trên thực đơn điểm qua đồ ăn nhân trò chuyện đồ ăn như vậy, cứ việc đồ ăn đa dạng nhiều loại, giá sang quý, hắn vẫn biết chính mình rất muốn là cái gì.

Matthew có siêu thường nhân cao yêu cầu, cũng vẫn dựa theo này tiêu chuẩn đem khống cá nhân sinh hoạt, chúng ta đối trở thành quốc vương hài tử bao giờ cũng là kiềm giữ thành kiến, chúng ta hi vọng bọn họ trải qua một ít khảo nghiệm, tỷ như lên chiến trường, khắc phục ngôn ngữ chướng ngại làm một lần diễn thuyết hoặc là cưới một vị bi kịch nữ vương, tài năng đội vương miện.

Thế nhưng chúng ta có thể khiến Matthew đi trải qua những gì đâu? Chúng ta có thể bởi vì hắn dễ dàng thành công mà xem nhẹ hắn sao?

Văn chương trung còn nhắc tới Matthew bằng hữu, cùng với...... Hắn truy đuổi xinh đẹp nữ nhân.

Matthew cùng chính mình các bằng hữu cùng nhau chia sẻ thành danh thành công, bọn họ hiện tại cũng đều thành danh, James - McAvoy bởi vì [ Thích Khách liên minh ] được hoan nghênh, Michael - Fassbender bởi vì biểu diễn Magneto nổi danh.

Bọn họ đều bắt đầu có chính mình nhân sinh, Matthew đương nhiên cũng có chính mình nhân sinh, hắn gặp rất nhiều mĩ lệ nữ nhân, thế nhưng hắn nói:“Trường kỳ bên ngoài quay phim, không có biện pháp rất tốt duy trì quan hệ......”

Margot Robbie vừa định thổ tào, nhưng nhìn thấy phía dưới văn chương, lại nhịn xuống .

Matthew là một có được thiên phú cùng thanh danh người thường, hắn là một trung thành cùng khẳng khái bằng hữu, một người hiện tại bên cạnh bằng hữu còn cùng mười năm trước thời điểm như vậy, này rất tầm thường sao? Hỏi một chút chính ngươi, bên cạnh ngươi các bằng hữu đã đổi mấy nhóm . Thế sự biến thiên, thế nhưng đối với Matthew đến nói, không có cái gì sự thật biến hóa .

Margot Robbie sở hữu thổ tào nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, điểm này tại Hollywood thật là quá khó được, liền chính nàng đến nói, là dù có thế nào đều làm không được điểm này .

Đúng lúc này, khoang hạng nhất cửa cabin có người đi đến, Margot Robbie theo bản năng nhìn thoáng qua, vào người là Matthew.

“Thỉnh bên này đi.” Không thừa nhân viên nhìn nhìn Matthew đăng ký bài, ý bảo Margot Robbie bên kia,“Chúng ta sắp bay lên.”

“Cám ơn.”

Matthew đối không thừa gật gật đầu, đi đến chính mình chỗ ngồi phụ cận, trước đối Margot Robbie cười cười, tiếp phóng hảo hành lý, ngồi ở dựa vào bên cửa sổ trên chỗ ngồi.

“Ngươi thiếu chút nữa đến muộn.” Margot Robbie thuận miệng nói một câu.

Matthew gật gật đầu,“Người đại diện bên kia lâm thời có chút việc, trì hoãn một hồi.” Hắn thấy được Margot Robbie trong tay thời trang tạp chí, hỏi,“Của ta phỏng vấn đăng sao?”

Margot Robbie khép lại tạp chí khiến hắn nhìn nhìn bìa mặt,“Ngươi là bìa mặt nhân vật.”

Matthew hảo kỳ hỏi,“Bọn họ chưa nói của ta nói bậy đi?”

“Tất cả đều là lời hay.” Margot Robbie đem tạp chí đưa tới,“Nói ngươi là Hollywood điện ảnh quốc vương.”

Matthew không có tiếp tạp chí, nói,“Ta xem sẽ nổi da gà.”

Margot Robbie thu hồi tạp chí, khoang thuyền vang lên nhắc nhở âm, phi cơ sắp cất cánh.

Hai người không nói gì thêm, gài dây an toàn, đội tai nghe, lấy di động ra cắt đến phi hành hình thức, chuẩn bị ứng đối lên phi khi tối không thoải mái kia đoạn lữ trình.

Boeing máy bay dân dụng tiến vào đường băng, tốc độ càng ngày càng không, rất nhanh xông lên Heathrow sân bay thiên không, nổ vang động cơ thanh cho dù là mang tai nghe, cũng vô pháp hoàn toàn che lấp.

Matthew nhìn về phía ngoài cửa sổ máy mặt, đã có đóa đóa Bạch Vân phiêu hướng phía sau.

Phi cơ trèo lên trời cao, tiến vào tầng bình lưu, nhắc nhở âm qua đi, Matthew hái xuống tai nghe, giải khai dây an toàn.

“Cất cánh bao giờ cũng là tối khó chịu .” Margot Robbie oán giận,“Đầu đều choáng.”

Matthew mắt nhìn đồng hồ, nói,“Còn muốn thời gian rất lâu mới có thể đến, ngủ một giấc đi, như vậy sẽ hảo điểm.”

Margot Robbie gật đầu, cùng tiếp viên hàng không muốn một tấm thảm, Matthew không buồn ngủ, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, từ nơi này xem phía sau, trừ lam thiên bạch vân ngoài, còn có thể nhìn thấy trên cánh máy động cơ.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 970: Ma Quỷ Xé Rách Cánh

[ này một chương về phi cơ tình huống, lấy từ Leonardo kinh lịch qua sự cố.]

Trạm lam trên bầu trời, Bạch Vân giống như kẹo đường như vậy, ánh sáng mặt trời chiếu ở mặt trên, nhuộm thành nhàn nhạt kim sắc, thoạt nhìn phi thường xinh đẹp.

Phi cơ động cơ phát ra cự đại tiếng nổ vang, cho dù là ngồi ở khoang hạng nhất trung, như cũ có thể nghe được.

Matthew xuống chút nữa xem, toàn bộ London nội thành nhìn một cái không sót gì, trong mơ hồ còn có thể phân biệt ra mấy đống dấu hiệu tính cao lớn kiến trúc.

Bên cạnh Margot Robbie cùng tiếp viên hàng không muốn một tấm thảm, nguyên bản là tưởng ngủ một giấc, nhưng nhắm mắt lại như thế nào cũng ngủ không được, không biết có phải hay không vừa nhìn [ thời trang ] trên tạp chí kia thiên phỏng vấn quan hệ, trước mắt bao giờ cũng là có Matthew thân ảnh tại phiêu động, lại thêm phi cơ động cơ tiếng nổ vang, trong lúc nhất thời hết buồn ngủ.

Nàng mở to mắt, xuyên thấu qua cửa sổ máy bay cũng xem phía sau đi, khoang hạng nhất cửa sổ máy bay thị giác phi thường tốt, có thể nhìn thấy hơn phân nửa cánh máy cùng mặt trên động cơ.

“Ngủ không được?” Matthew chú ý tới Margot Robbie ánh mắt.

Margot Robbie gật gật đầu, nói,“Ta cảm giác động cơ thanh âm đặc biệt vang, ồn không ngủ được .”

Matthew chú ý nghe một chút,“Có sao? Không cảm thấy a.”

Thực ra khoang hạng nhất cách âm hiệu quả phi thường tốt, thêm cự ly cánh máy rất xa, động cơ tiếng nổ vang truyền đến bên này đã rất nhỏ , nhiều lắm cũng chính là bình thường ô tô motor thanh âm.

Margot Robbie thu hồi ánh mắt, nói,“So với chúng ta từ Australia đến Anh quốc khi cưỡi phi cơ vang nhiều.”

Matthew lại nghe nghe, không có phát hiện cái gì bất đồng, đại khái người với người thính lực có khác biệt.

Margot Robbie lại lật ra kia bản tạp chí, nhìn một hồi, đột nhiên hỏi Matthew,“Ngươi chân chính thành danh, lấy được thành công lớn sau, cùng phía trước có cái gì phân biệt?”

Hôm nay nàng đang tại đối mặt loại này cục diện, mạng internet kia đoạn video cùng American Sniper đại bán, đã khiến nàng trở thành chạm tay có thể bỏng ngôi sao.

Matthew nghĩ nghĩ, chậm rãi nói,“Nhân sinh sẽ trở nên rất đơn giản.” Hắn hơi thoáng tạm dừng, tiến thêm một bước nói,“Đơn giản điểm đến nói, ta có thể làm rất nhiều muốn làm sự .”

Margot Robbie có điểm hảo kỳ, hỏi,“Ngươi khi đó muốn làm cái gì?”

“Không nhiều, thực ra liền hai kiện.” Matthew cũng có vẻ tương đối ngay thẳng, dù sao hắn là người thế nào, người chung quanh đều phi thường rõ ràng,“Chụp cái dạng gì điện ảnh, cùng cái dạng gì nữ nhân ước hội.”

Nghe nói như thế, Margot Robbie nghĩ nghĩ, giống như xác thật là như thế này.

“Đổi thành là ta.” Nàng cười cười, nói,“Có phải hay không có thể biến thành chụp cái dạng gì điện ảnh, cùng cái dạng gì nam nhân ước hội?”

Matthew chậm rãi điểm đầu,“Đương nhiên.”

Margot Robbie đột nhiên nhíu mày, còn ngoáy lỗ tai, chững chạc đàng hoàng hỏi,“Matthew, ngươi có hay không cảm giác phi cơ động cơ thanh âm càng lớn ?”

Matthew cẩn thận lắng nghe, lại lắc đầu,“Không có a?”

“Ta như thế nào cảm giác càng vang đâu?” Margot Robbie nhíu mày,“Vẫn là ta thính lực xảy ra vấn đề?”

Nàng cố ý chung quanh nhìn nhìn, khoang hạng nhất bên trong nhân không thiếu, có người tại xem báo, có người tại nghe âm nhạc, có người tại ngủ, còn có nhân viên hàng không đang bận rộn.

Tất cả mọi người rất bình thường.

Margot Robbie không khỏi hoài nghi, có phải hay không chính mình lỗ tai vấn đề? Đợi bận rộn xong này trận tìm thầy thuốc đi xem? Khả năng là gần nhất rất bận, áp lực cũng quá lớn.

Chính mình hay không cần tìm nam nhân phóng thích áp lực?

Đột nhiên, ý nghĩ này từ trong đầu thiểm qua, Margot Robbie ánh mắt không tự giác rơi vào Matthew trên người, nàng nhanh chóng buông xuống mi mắt, chính mình cùng Matthew gã này có cái gì phân biệt, còn không phải thị giác hệ? Đồng dạng đều là xem tướng mạo nhân a.

Margot Robbie biết chính mình không phải hảo nữ nhân, uống rượu, đánh nhau, thậm chí tính toán nhân sự không thiếu làm, nhưng tra nữ liền nhất định phải tìm tra nam sao?

Nếu tra nam khẳng phát triển ổn định cảm tình cũng có thể nhận, nhưng tra nam rõ ràng chỉ là muốn một đêm tình, chính mình còn muốn thấu lên đi sao?

Ai nói tra nữ liền nhất định phải tìm tra nam a?

Margot Robbie lại một lần ngoáy tai, hơi hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Matthew nhìn nàng một cái, hỏi,“Còn cảm giác rất vang?”

Margot Robbie nhẹ nhàng gật đầu,“Đúng vậy? Khả năng là gần nhất áp lực quá lớn.”

Matthew cũng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ máy bay, rộng rãi cánh máy mang theo hiện đại công nghiệp lưu tuyến mĩ, cự đại động cơ......

Đột nhiên, hắn nhìn thấy động cơ tựa hồ toát ra mấy không thể tra khói đen, ngay sau đó một đoàn không lớn hỏa cầu tạc lên.

Matthew theo bản năng cho rằng chính mình nhìn lầm, còn chớp mắt.

Nhưng phi cơ mạnh chấn động lên, ẩn ẩn còn nghe được tiếng nổ mạnh, cùng nhau đều tại nói cho hắn, đây không phải ảo giác.

“Cột chắc dây an toàn !” Matthew quay đầu, xả ra lớn giọng hô,“Cột chắc dây an toàn !”

Khi nói chuyện, hắn bằng nhanh nhất tốc độ khấu hảo dây an toàn, phi cơ lúc này đã thường xuyên rung chuyển lên.

Matthew nhìn về phía bên cạnh, Margot Robbie quả nhiên bất đồng với như vậy nữ nhân, cũng cài dây an toàn, trên mặt coi như là trấn định.

Khoang hạng nhất bên trong đã có điểm rối loạn, may mà có không thừa nhân viên nhắc nhở, đại bộ phận nhân còn biết cài lên dây an toàn.

Ẩn ẩn gian, Matthew nghe đến mặt sau không biết khoang thương vụ vẫn là khoang phổ thông bên kia, truyền đến tiếng kêu cùng tiếng khóc.

Đây là phi cơ, toàn thế giới ra an toàn sự cố ít nhất đường dài phương tiện giao thông, nhưng cũng là ra sự cố tỉ lệ tử vong tối cao phương tiện giao thông.

Radio vang lên, là cơ trưởng tại nói chuyện, đều là chút an ủi tính ngôn ngữ, bất quá hiệu quả rất tốt, chung quy phi cơ chỉ là một động cơ xảy ra vấn đề, một cái khác động cơ còn tại vận chuyển, hiện tại vừa từ Heathrow sân bay cất cánh, dưới tình huống bình thường, phản hồi Heathrow sân bay hạ cánh khẩn cấp mà nói, vấn đề không phải rất lớn.

“Thật xui xẻo a.” Matthew nói thầm một câu.

Margot Robbie chỉ chỉ lỗ tai, loại thời điểm này còn có thể vô tâm vô phế cười,“Của ta lỗ tai không thành vấn đề.”

Matthew ngồi tựa ở trên lưng ghế dựa, phỏng chừng là cơ trưởng bên kia đổi mới khống chế hình thức, phi cơ run run không phải rất lợi hại, bất quá từ ngoài cửa sổ cùng phía dưới cảnh vật đến xem, phi cơ tựa hồ tại chuyển biến, tựa như cơ trưởng nói như vậy, thoạt nhìn chuẩn bị bay trở về Heathrow sân bay hạ cánh khẩn cấp.

Phi cơ tuy rằng còn tại run rẩy, nhưng cuối cùng tương đối ổn định, thêm cơ trưởng cùng không thừa tổ cố gắng, trên phi cơ dần dần an tĩnh lại.

Khác cabin Matthew không biết, nhưng khoang hạng nhất bên trong không khí coi như bình thường, ít nhất không có nhân loạn lên qua.

“Chúng ta...... Có thể an toàn trở về sao?” Margot Robbie thanh âm bao nhiêu có điểm run rẩy.

Matthew hít sâu một lần, nói,“Không thành vấn đề, tin tưởng tổ máy.”

Thẳng thắn giảng, loại thời điểm này trừ tin tưởng tổ máy cũng không có mặt khác biện pháp, Matthew nhìn Margot Robbie liếc nhìn,“Sợ hãi ?”

Margot Robbie không có phủ nhận, trực tiếp gật đầu,“Ta sợ hãi, ngã xuống đi ngay cả toàn thi cũng không có.” Nàng miễn cưỡng miễn cưỡng tươi cười, như là mở câu vui đùa,“Loại này kiểu chết rất xấu .”

“Cũng phải a.” Matthew sờ sờ mặt mình,“Anh tuấn tướng mạo không thể bảo toàn a.”

“Phốc......” Margot Robbie rốt cuộc nhịn không được cười,“Ngươi không sợ hãi sao?”

Matthew gật đầu thừa nhận,“Sợ hãi, phi thường sợ.”

Giống hắn người như thế, làm sao có khả năng không sợ chết, nhưng hắn tổng thể coi như lạc quan,“Ta hai lần hiểm tử hoàn sinh, trong đó một lần vẫn là ngươi cứu ta, loại sự tình này trải qua số lần nhiều, dù cho sợ hãi, cũng có thể bảo trì một khỏa bình thường tâm, đại khái là như thế này đi.”

“Phải không?” Margot Robbie không ngừng cùng Matthew nói chuyện, loại thời điểm này có người nói chuyện tựa hồ có thể hạ thấp căn bản không thể tiêu trừ khẩn trương,“Không nghĩ tới của ngươi tâm lý tố chất như vậy hảo.”

Matthew cũng là khổ trung mua vui, chịu đựng phi cơ chấn động gợi ra không thích hợp, còn nói thêm,“Đừng quên, ta đoạn thời gian trước một người vây ở trên Hỏa tinh, vừa trốn về đến.” Hắn chỉ chỉ ngoài cửa sổ máy bay,“Này xem như tiểu ý tứ .”

Liên cùng Matthew nói chuyện, Margot Robbie cảm giác hảo nhiều, cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy sợ hãi , nhìn nhìn khoang hạng nhất người khác, giống như không ai giống Matthew như vậy lạc quan.

Bên phải một so Matthew cao một đầu tráng hán, khẩn trương trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh; Hắn bên cạnh một trung niên nhân sắc mặt xoát bạch; Lại hướng bên phải là tóc dài nữ nhân, chẳng sợ cách hai chỗ ngồi, cũng có thể nhìn thấy nàng đang phát run.

Đồng dạng là kịch tổ thành viên, tử qua vô số lần Sean Bean môi đều sợ tới mức không có huyết sắc; Bình thường siêu cấp lạc quan phái Tyrese - Gibson, không ngừng tại ngực hoa Thập tự.

Tưởng so với dưới, Matthew chẳng những cùng bình thường không khác, thậm chí còn cố ý khai chút vui đùa tiêu trừ nàng khẩn trương.

Margot Robbie chỉ là tính cách ngay thẳng, lại một điểm đều không ngốc, có thể nhìn ra Matthew những lời này là cố ý nói cho nàng nghe, để tránh nàng quá mức sợ hãi.

Này nam nhân gan lớn, thận trọng mà lại săn sóc nhân, thật sự rất khó được.

Cố tình mấy thứ này cùng Playboy đặc tính tập trung tại hắn một người trên người, chỉ có thể nói rất tiếc nuối .

Matthew quay đầu, xuyên thấu qua cửa sổ máy bay thủy tinh, nhìn bốc hơi phi cơ động cơ, từ hắn này góc độ xem qua, chỉ có thể nhìn đến một đạo khói đen, giống như không có minh hỏa.

Đây cũng là bất hạnh trong vạn hạnh .

“Nhìn thấy cái gì ?” Margot Robbie cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ máy.

Matthew nhìn Margot Robbie sắc mặt khôi phục bình thường, cố ý nói đùa nói,“Ngươi xem qua [ Twilight Zone ] sao?”

Margot Robbie lắc đầu,“Không có.”

“Ta nghĩ đến kia bộ điện ảnh trung một cảnh tượng.” Matthew thanh âm vẫn không cao, bảo đảm chỉ có gần nhất Margot Robbie có thể nghe được,“Trên phi cơ, một nam nhân nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm, hắn thấy được một ma quỷ tại xé rách phi cơ cánh máy.”

Margot Robbie nháy mắt không nói gì, bất đắc dĩ vỗ dưới trán, nói,“Ma quỷ sẽ đem ngươi một người xả xuống phi cơ.”

Matthew không khỏi cười lên,“Chúng ta tình huống thực ra không không xong.” Hắn chậm rãi nói,“Ngươi không có nghe nói qua hai ba năm trước một đại tin tức sao? Toàn mĩ hàng không một chiếc máy bay dân dụng từ New York cất cánh, vừa trèo lên trời cao xui xẻo gặp phi điểu va chạm.”

Margot Robbie biết điểu đụng phi cơ nghiêm trọng tính, không khỏi hỏi,“Bọn họ thế nào ?”

“Cái kia gọi Sully cơ trưởng thành công tại cửa sông Hudson hạ cánh khẩn cấp thành công, không một người tử vong.” Matthew chỉ chỉ ngoài cửa sổ,“Bọn họ nhưng là hai phi cơ động cơ tất cả đều xong đời, chúng ta so với bọn họ may mắn nhiều.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 971: Tử Vong Đang Ở Trước Mắt

“Ta tình nguyện không cần loại này may mắn.” Margot Robbie vẫn là có chuyện nói thẳng.

Ai nguyện ý gặp được loại sự tình này? Matthew cũng không nguyện ý, nhưng hiện tại ở trên trời, nói cái gì cũng không có dùng.

So với khoang hạng nhất bên trong người khác, hắn xác thật là lãnh tĩnh nhất một, đây là tính cách cho phép, cũng cùng qua lại trải qua từng có.

Luận lên tham sống sợ chết, Matthew không thể so người khác kém, nhưng trước sau vài lần trải qua, khiến hắn có đầy đủ cường đại thần kinh đối mặt đột nhiên phát sinh không xong trạng huống.

Xuyên thấu qua cửa sổ máy bay thủy tinh nhìn bốc hơi phi cơ động cơ, đột nhiên có loại không chân thật cảm.

Đây là hắn lần đầu tiên thấy chính mình cưỡi phi cơ động cơ bạo tạc bốc hơi, có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm giác chính mình không thể xác định kia hay không là thật.

Cùng rất nhiều danh nhân như vậy, Matthew sớm dưỡng thành ở trên phi cơ nhanh chóng đi vào giấc ngủ năng lực, cho nên hắn hoài nghi chính mình có lẽ là đang nằm mơ.

“Matthew !”

Bên cạnh vang lên Margot Robbie thanh âm, Matthew phục hồi tinh thần, xác định đây không phải đang nằm mơ.

“Thật sự là thấy quỷ .” Matthew nói thầm một câu.

Này đổ tại cổ họng bên trong mà nói vừa nói thầm hoàn, phi cơ đột nhiên chấn động, một lần này so vài lần trước càng thêm mãnh liệt, nếu không phải có dây an toàn, thậm chí khả năng sẽ đem hắn từ trên chỗ ngồi ném ra đi.

“Chúng ta xong đời !”

Tối tới gần bên phải cửa sổ địa phương, vang lên một mang Nga khẩu âm tiếng Anh,“Bên này động cơ cũng bạo !”

Lời này âm còn không có rơi xuống, phi cơ khoang thuyền bên trong đèn nháy mắt tất cả đều lụi tắt, khoang hạng nhất bên trong trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh đến mức chết lặng trong.

Matthew ngồi ở trong một mảnh tối đen, dùng lực bắt lấy ghế ngồi tay vịn, có thể cảm giác được phi cơ nhanh chóng nghiêng.

“Xong đời !”

Tiếng thét chói tai đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh,“Xong đời , chúng ta tất cả đều xong đời !”

Yên tĩnh triệt để bị đánh vỡ, sau đó kinh hoảng thất thố rít the thé cùng khóc đều vang lên, phảng phất tử vong đã bao phủ chiếc phi cơ này, mọi người muốn phát ra điểm thanh âm đi phá tan loại này tĩnh mịch.

Thật sự muốn xong đời sao? Matthew tay cũng đang run rẩy, đối mặt có khả năng đến tử vong, cho dù là hắn cũng tại e ngại.

Đây là toàn bộ sinh mệnh bản năng.

Mười năm Hollywood huy hoàng, liền muốn lấy phương thức này cáo biệt sao?

Matthew trước mặt một mảnh hắc ám, nhìn không tới bất cứ thứ gì, nhưng hắn không có kinh hoảng, cũng không có rít the thé, một đem biểu diễn khắc vào xương cốt bên trong diễn viên, một mỗi thời mỗi khắc đều tại tạo ra nhân thiết ngôi sao, một chân thật cùng hư ảo kết hợp cùng một chỗ, rốt cuộc phân không ra nhân, cho dù là đến loại này thời khắc, cũng muốn duy trì nhất quán hình tượng.

Lão tử là ngạnh hán, là Hollywood đệ nhất cự tinh, là mẹ nó toàn thế giới tối có danh mãnh nam, như thế nào có thể giống đàn bà như vậy kinh hoảng khóc?

Đèn tắt, khoang hạng nhất trung cũng không hắc, Matthew ánh mắt chỉ là nhận đến phi cơ kịch liệt chấn động ảnh hưởng.

Trong cabin, khóc thanh âm càng ngày càng vang, có nam nhân tiếng khóc, cũng có nữ nhân tiếng khóc, nữ nhân tiếng khóc càng nhiều.

Nhưng bên cạnh nữ nhân không khóc, cũng không có kêu, tựa như tại Neborah xạ kích câu lạc bộ lần đó như vậy.

Matthew tầm nhìn khôi phục, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, Margot Robbie sắc mặt xoát bạch, dùng lực mím môi, chộp vào chỗ ngồi trên tay vịn một bàn tay, bởi vì dùng lực quá lớn quan hệ, khớp ngón tay cao cao nổi lên.

Thò tay qua đi, vỗ dưới Margot Robbie tay, Matthew xung nàng cười cười.

Margot Robbie trở tay cầm lấy Matthew tay, nhìn thấy Matthew tươi cười, hơi hơi gật gật đầu, hỏi,“Chúng ta có phải hay không muốn chết.”

Matthew không đáp lại, ngược lại nói,“Gặp quỷ .”

Phi cơ lúc này đột nhiên trầm xuống, dưỡng khí mặt nạ bảo hộ từ phía trên buông xuống dưới, Matthew đối Margot Robbie hô,“Cảm giác khó thở mà nói, liền lập tức đội.”

Phi cơ cửa sổ không có tổn hại, không khí hệ thống tuần hoàn tựa hồ không có ra vấn đề, trong cabin áp khí bình thường, hô hấp giống như phía trước như vậy thoải mái.

Matthew một bàn tay trảo Margot Robbie, một tay còn lại bắt lấy dưỡng khí tráo, phi cơ trầm xuống lợi hại hơn, động cơ tiếng nổ vang hoàn toàn tiêu thất.

“Động cơ dừng .” Có người hô lớn nói.

“Đừng hoảng hốt.” Matthew cầm Margot Robbie tay,“Điều khiển viên tất yếu đóng lại động cơ, đến xác nhận bạo tạc động cơ có hay không châm lửa.”

Margot Robbie bản thân liền có nữ nhân trên người hiếm thấy bưu hãn cùng dũng cảm, Matthew trấn định cũng lây nhiễm đến nàng, nàng lập tức gật gật đầu,“Ta còn hảo.”

“A --”

Thê lương tiếng thét chói tai từ bên phải truyền đến, Matthew cùng Margot Robbie coi như trấn định, nhưng như thế tình trạng, cuối cùng sẽ có người phá vỡ.

Phi cơ động cơ tạm thời dừng xe, tròng trành dưới khó tránh khỏi rơi xuống, cứ việc cơ trưởng trước tiên thông tri, cái loại này trời cao đột nhiên hàng trầm xuống, cũng không phải mỗi người đều có thể thoải mái chịu đựng .

Vừa vặn, Matthew cùng Margot Robbie đều không là lần đầu tiên thể nghiệm loại này trầm xuống.

Quay chụp The Martian khi, Matthew liền không chỉ một lần thể nghiệm qua, mà Margot Robbie tự mình chơi qua mấy lần trời cao nhảy dù.

Chỉ là độ cao đột nhiên hàng mang đến không trọng cảm, khiến hai người cũng không chịu nổi.

“Matthew !” Margot Robbie dùng lực cầm lấy Matthew tay, lớn tiếng hỏi,“Xấu nhất tình huống là cái gì?”

Nhìn nhìn Margot Robbie phi thường có lập thể cảm gương mặt, Matthew coi như bình tĩnh nói,“Phi cơ động cơ tất cả đều không thể khởi động, sau đó chúng ta một đầu nện xuống đi.”

Margot Robbie muốn cười một chút, nhưng tươi cười làm sao cũng chen không ra đến, đành phải run rẩy nói,“Liền...... Như vậy sao?”

“Tạm thời còn không sẽ rớt xuống.” Matthew trong khoảng thời gian này xem qua không thiếu tư nhân thương vụ phi cơ tư liệu, vừa lý giải đến một ít về phi cơ tình huống, còn nói thêm,“Phi cơ còn có thể ngắn ngủi lướt đi một đoạn thời gian, vận khí tốt mà nói, chúng ta còn có thể tại không trung ở lại một đoạn thời gian.”

Ai cũng không thể cam đoan phi cơ động cơ có thể một lần nữa khởi động.

Về phần hạ cánh khẩn cấp, phía dưới tất cả đều là lục địa, thành công khả năng cũng không lớn.

Nửa phút trôi qua, phi cơ động cơ còn không có khởi động, trong cabin càng thêm kinh hoảng, Margot Robbie nhìn về phía trước, nương cửa sổ máy bay phóng vào đến quang, nàng có thể rõ ràng nhìn thấy, cái kia ngồi ở an toàn ghế nhân viên phục vụ buông xuống tai nghe, trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần tình.

Đó là tổ tiếp viên tổ trưởng, phỏng chừng là vừa mới cùng cơ trưởng liên hệ qua đi?

So với kia vài kinh hoảng thất thố nhân, Matthew cũng thấy được tổ tiếp viên tổ trưởng thần tình, trong lòng biết tình huống không ổn.

Hắn lại mắt nhìn ngoài cửa sổ, mặt đất mọi thứ thoạt nhìn so con kiến lớn hơn không được bao nhiêu, này mẹ nó không phải quay phim, rớt xuống sống tỷ lệ phỏng chừng sẽ không vượt qua một phần mười vạn.

Liền như vậy xong đời ? Matthew không cam lòng, lại không hề có biện pháp.

Nếu hắn là siêu nhân, lập tức cởi quần áo xuyên lên quần lót đỏ, chẳng những có thể chính mình giải thoát nguy cơ, thậm chí có thể cứu toàn phi cơ nhân.

Đáng tiếc, đây không phải một khoa học viễn tưởng thế giới.

Margot Robbie ánh mắt từ đầu đẳng khoang thuyền bên trong chuyển qua, không trọng cảm khiến nàng không thể làm quá nhiều động tác, chỉ có thể xoay cổ, ánh mắt cuối cùng rơi vào Matthew trên người, nói,“Ta hướng ngươi giải thích.”

“Vì sao?” Matthew hỏi.

“Ta không nên nói ngươi là tra nam.” Margot Robbie tựa hồ sợ thời gian không đủ, nhanh chóng nói,“Ta không nên nói ngươi là tra nam, một tra nữ không tư cách nói người khác tra.”

Matthew tưởng nhún vai, lại bị dây an toàn trói lấy, nói,“Không quan hệ.” Tử vong gần ngay trước mắt, có vài lời cũng không có nhiều như vậy cố kỵ,“Thực ra việc này oán ta, nếu không phải ta tưởng thượng ngươi, ngươi cũng sẽ không nói như vậy.”

Margot Robbie nhướn mắt,“Ngươi thật trắng ra !” Nàng hỏi đồng dạng trắng ra,“Ngươi bây giờ còn tưởng thượng ta?”

“Hiện tại?” Matthew thở dài,“Này chỉ có thể trở thành một nhân sinh tiếc nuối .”

Nói này mấy còn có cái gì ý nghĩa, đẳng phi cơ hoàn toàn tròng trành, một đầu ngã xuống, toàn thế giới đều oanh động .

Nga...... Hollywood cự tinh, từ thiện gia, hoạt động xã hội gia, nhi đồng người bảo vệ cùng nữ quyền vận động người mở đường Matthew - Horner chết vào tai nạn trên không, sẽ kiếm đến không ít người nước mắt đi?

Đúng, còn có siêu cấp phú hào......

Nghĩ đến đây, Matthew đột nhiên sinh ra nồng đậm không cam tâm, liên quan Walt Disney cùng táo cổ phần tính cả, lão tử thân gia đều có ba mươi lăm ức dollar !

Chết mà nói, này bút tiền làm thế nào? Do ai đến kế thừa? Hắn ngay cả di chúc đều chưa lập được a !

Bang Texas còn có hay không trực hệ? Matthew nhớ không rõ , liền tính có mà nói, cùng hắn bản nhân lại có điểu quan hệ, chính mình cố gắng phấn đấu hơn mười năm, kết quả kết quả là tiện nghi không liên quan nhân?

Đổi thành ai có thể cam tâm a?

Sớm biết, lập di chúc cấp Charlize - Theron cùng nàng nữ nhi, hoặc là giáo nữ Lily - Depp các nàng cũng được a.

Giờ khắc này, một ích lợi tối thượng phần tử, thế nhưng hoàn toàn từ bỏ tử vong mang đến sợ hãi cùng uy hiếp, tâm tư nháy mắt rơi vào chính mình kia khổng lồ gia sản mặt trên.

Matthew nhíu mày, hỏi,“Mary, ngươi lý giải Mĩ quốc di sản kế thừa sao?”

“Làm sao?” Margot Robbie hảo kỳ.

Này đều lúc nào , bên cạnh vị này cực phẩm còn tại suy xét loại sự tình này?

Tử vong sắp hàng lâm, Matthew cũng không nhiều như vậy băn khoăn, nói thẳng,“Ta không có người thừa kế, nếu không có trực hệ mà nói, gia sản sẽ như thế nào xử lý?”

Margot Robbie là Australia nhân, so Matthew còn không lý giải phương diện này, thuận miệng đáp một câu,“Hẳn là sung công đi.”

Matthew nháy mắt không nói gì, kia không phải bạch bạch tiện nghi lão mĩ?

“Ta có điểm không cam lòng a.” Matthew thở dài.

Phi cơ còn tại trầm xuống, Margot Robbie tự biết khó có thể may mắn thoát khỏi, cùng Matthew nói chuyện cũng buông xuống cuối cùng một điểm cố kỵ, nói thẳng,“Ai khiến ngươi vừa không hài tử, cũng không kết hôn, trách ai được?”

Nàng tư duy phát ra tốc độ, xa xa vượt qua phi cơ hạ xuống tốc độ,“Hiện tại là có thể tưởng tượng, chờ chúng ta xong đời , kia vài với ngươi từng truyền chuyện xấu nữ nhân, sẽ toát ra một đám tư sinh tử, vi cướp đoạt ngươi gia sản đánh vỡ đầu, việc này khả năng sẽ duy trì liên tục thật nhiều năm, sau đó ngươi vất vả duy trì hình tượng cùng thanh danh, tất cả đều sẽ hủy diệt.”

Matthew tự hỏi một giây đều không đến, liền xác định Margot Robbie nói lời nói, vô cùng có khả năng diễn biến thành hiện thực.

“Đáng chết !” Matthew trên mặt dần dần xuất hiện một loại gọi là bất đắc dĩ cảm xúc,“Chết sau còn muốn để người tiên thi a.”

Margot Robbie nhìn hắn bên này, tiếp tục nói,“Rất bình thường, ngươi phía trước hưởng thụ bao nhiêu, mặt sau liền muốn thừa nhận bao nhiêu.”

Matthew không phải ngu ngốc, nhân tâm cùng ích lợi thứ này, nhìn xem đặc biệt rõ ràng, liên một bộ Hollywood điện ảnh đại bán đều có thể vọt ra thật nhiều giả hóa giành bánh ngọt, kia phân khổng lồ gia sản đủ để cho rất nhiều người nổi điên.

Chính mình này cũng là xứng đáng ?

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 972: Cùng Trải Qua Tai Nạn Trên Không

[ hôm nay ba canh, có một canh minh chủ thêm canh ]

Phi cơ độ cao còn tại hạ xuống, tựa hồ tùy thời đều có khả năng một đầu ngã xuống, trong cabin dĩ nhiên loạn làm một đoàn, cơ trưởng cùng nhân viên hàng không mà nói, chỉ có thể duy trì cơ bản nhất trật tự, rốt cuộc không thể ổn định nhân tâm, tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc không ngừng xuất hiện, thậm chí còn có người khóc rống gọi mẹ.

Nhưng thân ở mấy ngàn mét trời cao, kêu trời trời không ứng, kêu đất đất không thưa.

Tử vong a, nguyên lai cự ly nhân như vậy gần.

Matthew kinh lịch qua một lần, nhưng lần đó đột nhiên chùy đầu liền bay qua đến nện ở trên đầu, hắn cái gì cũng không biết, cái gì cảm giác cũng không có.

Lần này, muốn trơ mắt nhìn chính mình từ không trung rơi xuống, nói không chừng vận khí tốt, còn sẽ nhìn thấy người chung quanh rơi tan xương nát thịt.

Từ đệ nhị đài động cơ dừng đến hiện tại bất quá ngắn ngủi hai phút, trong cabin dĩ nhiên loạn thành một nồi cháo, so sánh dưới, Matthew cùng Margot Robbie bên này, ngược lại biến thành một im lặng tiểu góc.

Matthew cũng không muốn chết, lại biết vô luận khóc vẫn là rít the thé, hoặc là cầu nguyện, lúc này đều không làm nên chuyện gì.

Vạn năng Thượng Đế không có khả năng hàng lâm.

“Chúng ta có thể thấy đến Thượng Đế sao?” Margot Robbie hỏi.

“Phỏng chừng ngươi có thể thấy đến đi.” Matthew rất bình tĩnh nói,“Ta không tin Thượng Đế, lấy ta làm kia vài lạn sự, phỏng chừng là muốn xuống địa ngục.”

Margot Robbie bản thân cũng rất dũng cảm, lại nhận đến Matthew ảnh hưởng, cũng bình tĩnh xuống dưới, nói,“Không nghĩ tới ta vừa thành danh, liền muốn đi tìm chết, này thành danh đại giới có phải hay không quá lớn?”

Matthew gật gật đầu,“Rất đáng tiếc? Không cam lòng?”

“Đúng vậy, làm sao có khả năng cam tâm.” Margot Robbie nhìn về phía Matthew,“Chẳng lẽ ngươi không có tiếc nuối.”

Tùy thời đều có khả năng tan xương nát thịt, Matthew cũng liền có lời nói thẳng,“Ta không có đem ức vạn tài sản tiêu xài sạch sẽ, cũng không có người thừa kế.”

“Kẻ có tiền cảm giác như vậy hảo?” Margot Robbie lại hỏi.

Matthew trả lời,“So ngươi tưởng tượng còn muốn hảo ! tại đây vật chất cực kỳ đầy đủ thời đại, cùng có thể hạn chế sức tưởng tượng, cùng có thể bóp chết nhiều loại lựa chọn.”

Lời này rất hiện thực, cũng rất tàn khốc, lại vô cùng chân thật.

Margot Robbie ăn ngay nói thật,“Về sau ngươi không cần tưởng nhiều như vậy .” Nàng hảo kỳ hỏi,“Matthew, nếu khiến ngươi buông tay rất nhiều, tranh thủ một lần sống cơ hội, ngươi nguyện ý sao?”

Matthew không đáp lại, hỏi ngược lại,“Ngươi đâu? Ngươi nguyện ý sao?”

“Nguyện ý.” Margot Robbie tưởng cũng không có tưởng, nói,“Ta nguyện ý dùng của ta toàn bộ thân gia, đổi lấy một lần sống cơ hội.”

Sống sót mới là trọng yếu nhất .

Tuy rằng đối mặt tuyệt cảnh, hơn nữa bất lực, nội tâm dần dần bình tĩnh, nhưng Matthew cũng không muốn chết, đồng dạng nói thẳng,“Ta cũng nguyện ý.”

Chết mà nói, hắn nỗ lực tranh đoạt đến này hết thảy, chỉ có thể hóa thành bong bóng, liền tính bị vô số người kỷ niệm cùng hoài niệm, lại có thể thế nào? Huống hồ, Margot Robbie phía trước nói cái loại này tình huống thật khả năng xuất hiện.

Hỗn loạn sinh hoạt cá nhân, dẫn đến một đám “Tư sinh tử” Toát ra đến, này rất kỳ quái sao? E đến lúc đó không ai cảm giác đây là ngoài ý muốn.

Phi cơ đột nhiên run rẩy càng thêm kịch liệt, tựa hồ đi xuống nghiêng lợi hại hơn .

Rất rõ ràng, trải qua ngắn ngủi lướt đi sau, theo tốc độ biến chậm, phi cơ sắp đến tròng trành rơi vào bên cạnh .

Ở loại này sinh tử thời khắc, Margot Robbie cùng Matthew như vậy, không đi quản cabin trung hỗn loạn, xem nhẹ chỗ sâu hiểm cảnh, phảng phất tại hưởng thụ trước khi rơi xuống đất cuối cùng một khắc im lặng.

Nghe được Matthew mà nói, nàng hảo kỳ hỏi,“Cho dù là thay đổi phía trước hỗn loạn sinh hoạt cũng nguyện ý?”

Một nháy mắt này, Matthew đột nhiên lâm vào trầm mặc, nếu đặt ở bình thường, hắn có thể tùy tiện xả ra vô số nói đến ứng phó Margot Robbie, nhưng hai người liền muốn cùng nhau từ cao nhan trị suất thành người quái dị, căn bản không có nói bậy đưa tin tất yếu.

Cứ việc đây là một giả thiết, không có khả năng thay đổi tình cảnh hiện tại, Matthew vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, kia không biến sơ tâm rất trọng yếu, nhưng sinh mệnh phân lượng càng nặng.

Giờ khắc này, sinh tử ngoài vô đại sự.

“Ta cũng nguyện ý.” Matthew chậm rãi nói,“Chết liền cái gì đều chưa .”

Hắn nhìn về phía Margot Robbie, đột nhiên nở nụ cười,“Không nghĩ tới, chúng ta sẽ chết cùng một chỗ.”

“Ta cũng không nghĩ tới.” Margot Robbie cũng cười cười.

Phi cơ từ run rẩy biến thành kịch liệt đung đưa, tựa hồ ở không trung liền muốn giải thể.

Tử vong trước mặt, nhân luôn là sẽ cùng bình thường bất đồng, cho dù là Matthew đều không ngoại lệ, hắn mắt nhìn phi cơ ngoài cửa sổ, mặt đất càng kéo càng gần, phía trước con kiến kiến trúc, dĩ nhiên biến thành cỡ bàn tay.

Matthew nhắm mắt lại, phảng phất nghe được trời cao rơi xuống tiếng rít, giống như bom rơi xuống như vậy.

Này khỏa gọi Matthew - Horner bom rơi xuống đất, có thể hay không đem Great Britain đảo tạp trầm đâu? Vẫn là sẽ gợi ra toàn cầu tính địa chấn?

“Ta không muốn chết a.” Matthew biểu hiện lại lãnh tĩnh, giấu ở chỗ sâu nhất như cũ là tham sống sợ chết,“Ta thật không muốn chết a !”

Nhưng run rẩy cùng sợ hãi tất cả đều giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất, hắn ngoại tại vẫn là cái kia không sợ cái gì, làm sao cũng không thể chinh phục mãnh nam.

Margot Robbie cảm thụ được phi cơ trạng huống, phỏng đoán khả năng đến cuối cùng thời khắc, một đôi mắt thủy chung gắt gao nhìn chằm chằm Matthew, nhìn trên khuôn mặt này có thể khiến nhân tâm an bình tĩnh.

Một soái ca, một mỹ nữ, lập tức liền muốn ngã xuống đi, biến thành danh phù kỳ thực tra nam cùng tra nữ .

Matthew mở to mắt, vừa lúc nhìn thấy Margot Robbie, phi thường bình tĩnh nói,“Nếu lần này may mắn bất tử, chúng ta cùng một chỗ đi.”

Margot Robbie đầu tiên là sửng sốt dưới, tiếp minh bạch Matthew ý tứ, cái gì tra nam tra nữ đều ném tới một bên, gật đầu nói,“Chỉ cần bất tử mà nói, chúng ta liền ở cùng nhau.”

Phỏng chừng hai người sẽ cùng nhau đi gặp Thượng Đế? Không...... Có lẽ là đi gặp Satan, trên đường còn có làm bạn .

Khác đều không quan trọng , tối thiểu nhìn đẹp mắt.

Matthew cầm lấy Margot Robbie tay kia càng thêm dùng lực, Margot Robbie thủ thoáng đổi vị trí, hai người biến thành mười ngón giữ chặt.

Phi cơ lúc này đung đưa càng thêm kịch liệt, radio trung vang lên cơ trưởng thanh âm, Matthew cùng Margot Robbie liếc nhau, không nói gì thêm, ngồi tựa ở trên ghế, chờ đợi vận mệnh lựa chọn.

Lúc này, bọn họ chỉ có chờ đợi, trừ đó ra không hề có biện pháp, đối mặt phi cơ trục trặc, căn bản không thể giúp bất cứ bận rộn.

Hai người mười ngón giữ chặt, cộng phó tai nạn trên không.

Trong giây phút sinh tử, thường thường là nhân cảm xúc khuấy động nhất thời khắc, dù cho bề ngoài bình tĩnh giống như Matthew cùng Margot Robbie, nội tâm bên trong cũng có phần mình ý tưởng.

Margot Robbie nhìn về phía ngoài cửa sổ máy bay, phi cơ độ cao hạ xuống thực mau, mặt đất cảnh vật cũng càng lúc càng lớn.

“Matthew !” Nàng gắt gao chế trụ Matthew ngón tay,“Ta thử tại phi cơ rơi xuống phía trước yêu phải ngươi !”

Nghe nói như thế, Matthew đối Margot Robbie cười cười,“Ta cũng là.”

Tại đây trong giây phút sinh tử, quá nhiều thứ đều ném tới sau đầu, có lẽ hắn giờ phút này xuất hiện ý tưởng, mới là chân thật nhất , giờ phút này bộc phát ra tình cảm, mới là nhất chân thành .

Hai người rơi xuống đất thế tất muốn tan xương nát thịt, thật là tra nam phối lên tra nữ.

Phi cơ radio trung vang lên cơ trưởng nhắc nhở thanh, Matthew cùng Margot Robbie đồng thời đội dưỡng khí tráo, lúc này dĩ nhiên không thể ngôn ngữ, vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm lẫn nhau, tựa hồ muốn tại nhân sinh trung cuối cùng thời khắc, đem lẫn nhau dung mạo chặt chẽ khắc vào trong lòng.

Này đột nhiên xác định nam nữ quan hệ, khả năng so này thế gian bất cứ một đôi càng thêm ngắn ngủi.

Cũng không biết vì sao, Matthew nắm chặt Margot Robbie tay, bỗng nhiên tìm đến năm đó nắm Britney thủ cảm giác.

Đó là...... Luyến ái trung cảm giác a.

Hắn cười, tại đây nhân sinh trung khả năng cuối cùng thời khắc cười.

Tra nam, tổng nghĩ chơi đủ, ngoạn mệt mỏi, chán ghét , cuối cùng tìm một thanh thuần hảo nữ nhân tới đương tiếp bàn hiệp.

Nhưng một nam nhân có thể gặp được hảo nữ nhân vốn là phi thường hữu hạn, hảo nữ nhân vì cái gì muốn tiếp bàn tra nam? Tựa như Warren Beatty cuối cùng cùng Annette Bening kết hôn như vậy, tra nam điểm rơi cuối cùng vẫn là tại tra nữ trên người.

Từng Britney - Spears không phải hảo nữ nhân, từng Margot Robbie không phải người tốt, hiện tại Margot Robbie lại càng không là tưởng như trung thanh thuần nữ nhân.

Bất quá...... Matthew khấu nhanh Margot Robbie ngón tay, tưởng tượng chung quy chỉ là tưởng tượng, nhân tâm là như thế phức tạp, trên thế giới nơi nào có nhiều như vậy thanh thuần cao thượng nữ nhân?

Nhìn qua thanh thuần cao thượng nữ nhân, ai biết nội tại như thế nào? E tuyệt đại đa số đều là bạch liên hoa đi?

Matthew trong lòng rất bình tĩnh, có thể trước sau hai lần đối mặt tử vong uy hiếp, cùng Margot Robbie là có duyên nhân.

Cứ như vậy đi, nhớ kỹ này trương phi thường có lập thể mĩ mặt, sau đó cùng nhau xông về phía Tử Thần ôm ấp.

Margot Robbie mím môi, không nói một câu, nhìn Matthew trong veo ánh mắt, phảng phất chính mình thế giới trung chỉ còn lại có này một cá nhân.

Nàng không nghĩ tới, trước khi chết, hoàn cho chính mình tìm bạn trai.

Này bạn trai qua lại là tra một điểm, nhưng đều phải xong đời , ai còn quản này mấy?

Theo cabin trung hành khách lục tục đội dưỡng khí tráo, kêu sợ hãi cùng khóc tất cả đều biến mất, này chiếc máy bay dân dụng lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong.

Có người nói qua, Tử Thần hàng lâm phía trước, thế giới vô cùng yên tĩnh.

Matthew vẫn nhìn Margot Robbie, tựa như Margot Robbie vẫn nhìn hắn như vậy.

Liền tại hắn nhìn chăm chú trung, Margot Robbie tránh ra tay hắn, bởi vì mang theo dưỡng khí tráo không thể nói chuyện, hai tay đặt ở trước ngực, hướng hắn bên này khoa tay múa chân một tâm hình thủ thế.

Matthew miễn cưỡng tươi cười, đồng dạng hai tay đặt ở trước ngực, khoa tay múa chân một tâm hình thủ thế.

Tay của hai người lập tức lại gắt gao khấu cùng một chỗ.

Cứ việc không cam tâm liền như vậy nghẹn khuất cúp, lại biết bất lực, chỉ có thể chờ đợi vận mệnh lựa chọn.

Đột nhiên, Matthew lỗ tai bên trong tựa hồ nghe đến cái gì thanh âm, không khỏi theo bản năng dùng không tay kia ngoáy tai, hoài nghi có phải hay không phi cơ nhanh chóng hạ xuống, dẫn đến lỗ tai xuất hiện trống không minh linh tinh trạng huống.

Margot Robbie trừng lớn ánh mắt, phảng phất đang nghiêng tai lắng nghe.

Matthew lại phân biệt một chút, tin chắc đây không phải huyễn nghe hoặc là không minh linh tinh , mà là thật có cái gì đó tại vang.

Đó là...... Một loại tiếng nổ vang?

Ngay sau đó, Matthew quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ máy bay, ánh mắt hướng về phía sau, trên cánh máy trước hết phát sinh trục trặc động cơ, tựa hồ phát ra tiếng nổ vang !

Đây là...... Phi cơ động cơ khởi động thành công, một lần nữa bắt đầu vận chuyển?

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 973: An Toàn Rơi Xuống Đất

Phi cơ động cơ tiếng nổ vang lại vang lên, nghe vào nhân lỗ tai trung là luôn luôn không có qua dễ nghe, kịch liệt đung đưa thân máy dần dần ổn định, rốt cuộc đình chỉ rơi xuống, tựa hồ khôi phục bình thường.

Cabin trong, tất cả mọi người tại ngẩn người, bao gồm Matthew cùng Margot Robbie.

Tiếp, radio trung lại vang lên cơ trưởng thanh âm, các hành khách rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, trải qua dài đến mấy phút đồng hồ vài lần cố gắng, cơ trưởng cùng phó điều khiển giành ở phi cơ tròng trành phía trước, một lần nữa khởi động hai đài động cơ, tạm thời khiến máy bay dân dụng thoát ly rơi xuống hiểm cảnh.

Nhưng cảnh báo không có giải trừ, hai bên trên cánh máy động cơ trục trặc còn tại, chỉ có thể duy trì cơ bản nhất vận hành, nói không chừng lúc nào liền sẽ triệt để xong đời, phi cơ tất yếu bám chặt hạ xuống.

Không khí hệ thống tuần hoàn cũng khôi phục bình thường, đại bộ phận người đều hái xuống dưỡng khí mặt nạ bảo hộ.

Cabin trung lại một lần vang lên các loại thanh âm, có vài nhân lại nhịn không được khóc lên, nhưng cùng phía trước bất đồng, đây là sống sót sau tai nạn may mắn.

Matthew nhìn khoang hạng nhất bên trong, không ít người đều chảy xuống nước mắt.

Vừa rồi, Tử Thần cự ly bọn họ nhiều lắm cũng liền mười phút mà thôi, hiện tại bọn họ đem Tử Thần để qua mặt sau.

Margot Robbie hái xuống dưỡng khí mặt nạ bảo hộ, nhìn về phía Matthew, ánh mắt không lại giống vừa như vậy trong veo, ngược lại thấu bắn ra nói không rõ phức tạp.

Hẳn phải chết dưới không nhiều như vậy suy xét, nhưng nguy hiểm vừa rời đi, có một số việc không tự giác liền về đến trong đầu.

Xem xem Matthew, lại xem xem hai người mười ngón gắt gao tướng khấu tay, Margot Robbie trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt.

Nàng vừa nói qua, sẽ ở phi cơ rơi xuống đất phía trước thử yêu phải Matthew, thậm chí chủ động đem hắn khắc vào trong óc, nhưng phi cơ không có rơi xuống đất a.

Hai người nói kia vài tính cái gì?

Margot Robbie không biết, kia vài giữ lời sao?

Matthew không tưởng nhiều như vậy, trong khoảng thời gian ngắn chỉ là tại may mắn, nữ thần may mắn vẫn ở chiếu cố hắn, hắn lại một lần muốn chạy trốn khỏi Tử Thần đuổi bắt .

Tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác rất không sai, nhưng hắn tuyệt đối không tưởng lại đến một lần.

Không chỉ là hắn, khoang hạng nhất trung người khác cũng lộ ra may mắn, chỉ là không ai dám dễ dàng cởi bỏ dây an toàn, tạm thời một đám chỉ có thể ngồi ở trên chỗ ngồi kích động.

Matthew lại một lần nhìn về phía ngoài cửa sổ máy bay, trên cánh máy động cơ tựa hồ khôi phục bình thường, lại hướng dưới đáy xem, lúc này mới phát hiện phi cơ đi tới trên đại hải, đang tại thành tấn phao sái dầu đốt.

Đại phiến du liêu lọt vào trống rỗng đại hải trong, đại khái là phi cơ trọng lượng giảm bớt, Matthew có thể cảm giác được phi hành dần dần trở nên càng thêm vững vàng.

Bởi vừa xem qua một ít tư nhân phi cơ tư liệu, hắn đối với này ngược lại là có nhất định lý giải, muốn an toàn hạ cánh khẩn cấp, này chiếc Boeing trên máy bay dân dụng tiếp cận hai mươi vạn thăng dầu đốt chính là lớn nhất chướng ngại.

Trước phao sái dầu đốt lại hạ cánh khẩn cấp, đây cũng là cơ bản nhất an toàn thao tác.

Tuy rằng còn không có hoàn toàn thoát ly hiểm cảnh, nhưng Matthew tin tưởng, này chiếc máy bay dân dụng hẳn là có thể an toàn hạ xuống.

Matthew từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh, tay hắn còn nắm chặt Margot Robbie tay, mười căn ngón tay chặt chẽ khấu cùng một chỗ.

Chú ý tới Matthew ánh mắt, Margot Robbie cũng nhìn về phía Matthew, nàng là tính tình ngay thẳng nhân, có vài lời căn bản không nín được.

“Matthew, chúng ta giống như thoát ly nguy hiểm .” Nàng nói thẳng,“Vừa kia vài......”

“Mary.” Matthew ngắt lời của nàng,“Ngươi yêu phải ta sao?”

Margot Robbie không đáp lại, ngược lại hỏi,“Ngươi yêu phải ta sao?”

Matthew gắt gao giữ Margot Robbie tay, nói,“Ta đối với ngươi vẫn đều có cảm giác, từ sân bắn lần đó liền bắt đầu .”

Margot Robbie mím môi, trầm mặc một hồi, nói,“Phi cơ không có rơi xuống đất.”

Nghe nói như thế, Matthew nhíu mày, khó được tại Britney cùng Charlize - Theron sau, lại gặp được một có thể khiến hắn chân chính động tâm .

Không đợi Matthew mở miệng, Margot Robbie còn nói thêm,“Ta sẽ thử tại phi cơ hạ xuống phía trước yêu phải ngươi.”

Matthew bình tĩnh nói,“Chúng ta đây là trải qua sinh cùng tử khảo nghiệm.”

Radio lúc này lại vang lên, cơ trưởng nhắc nhở phi cơ sắp tại sân bay hạ cánh khẩn cấp, Matthew cùng Margot Robbie đều nghe theo chỉ huy, đội tai nghe cùng dưỡng khí mặt nạ bảo hộ.

Tai nghe ngăn cách thanh âm, dưỡng khí mặt nạ bảo hộ chặn trên mặt biểu tình.

Phi cơ lại nổ vang rung động, Margot Robbie lại một lần rút về tay, tại chính mình ngực trái bên, đối Matthew bày ra tâm hình thủ thế, Matthew làm ra đồng dạng đáp lại.

Đôi chút không trọng cảm xuất hiện, phi cơ bắt đầu hạ xuống, Matthew vươn tay, Margot Robbie đem chính mình một bàn tay đặt ở trong tay hắn, hai người mười ngón tóm chặt, cộng đồng gặp phải cuối cùng khảo nghiệm.

Cứ việc hạ xuống quá trình bên trong, phi cơ một động cơ lại bốc hơi, cuối cùng vẫn là vững vàng dừng ở đường băng bên trên.

Nhân viên hàng không mở ra khẩn cấp cửa cabin, buông xuống thổi phồng thang trượt, hô,“Theo thứ tự xếp hàng trượt xuống !”

Matthew mở ra dây an toàn, đứng lên, Margot Robbie cũng cởi bỏ dây an toàn, đứng lên.

“Trở lại mặt đất cảm giác thật tốt.” Margot Robbie nói thầm.

Matthew không nói hai lời, ôm nàng một chút, nói,“Đi !”

Tới gần hắn bên này cánh máy động cơ đang tại bốc hơi, mặc dù có xe cứu hỏa đang tại bận rộn, nhưng ai cũng không thể xem nhẹ nguy hiểm tồn tại.

Margot Robbie biết hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, nhanh chóng bắt lấy Matthew tay, bị hắn kéo đi tới khẩn cấp thổi phồng thang trượt tiền.

Hai người trước khiến một chừng mười tuổi hài tử trượt đi xuống, Matthew tiếp đem Margot Robbie kéo đến phía trước, nói,“Ngươi trước đi xuống, có chuyện chúng ta đi xuống lại nói.”

Margot Robbie nhẹ nhàng gật đầu,“Ta chờ ngươi !”

Nàng nhảy lên khẩn cấp thổi phồng thang trượt trượt đi xuống.

Mặt sau lại tới hài tử, Matthew không có động, ngược lại hô,“Khiến hài tử trước đi xuống !”

Hắn chủ động tránh ra một thân vị, lại một chừng mười tuổi hài tử trượt đi xuống.

Trên phi cơ còn thừa nhân, bao gồm vài danh nhân viên hàng không cùng một danh an toàn viên ở bên trong, nhìn về phía hắn ánh mắt tất cả đều thay đổi, trong đó rõ ràng viết tôn kính cùng bội phục.

Matthew không khỏi thầm than, chính mình vì bảo trì này phó nhân thiết, thật sự là rất hợp lại a, nói như vậy diễn đi xuống, cuối cùng hay không sẽ thật biến thành một người tốt?

“Horner tiên sinh.” Lớn tuổi tổ tiếp viên tổ trưởng nhắc nhở nói,“Tới phiên ngươi.”

Nghe nói như thế, Matthew không có do dự, nhảy lên khẩn cấp thổi phồng thang trượt, xuống bên dưới đi vòng quanh.

Margot Robbie vừa rơi xuống đất, liền có nhân đem nàng nâng lên đến, lớn tiếng hỏi,“Bị thương sao?”

Nàng lắc đầu,“Ta không sao.”

Người nọ nhắc nhở nói,“Thỉnh bên này đi.”

Margot Robbie chỉ là vọt đến một bên không có gì đáng ngại địa phương,“Không cần phải xen vào ta, đi bang trợ người khác đi, ta còn phải đợi người.”

Người nọ đi cứu trợ người khác, Margot Robbie ngẩng đầu hướng thượng xem, lại nhìn thấy Matthew khiến một hài tử trước xuống dưới .

“Thật sự là một mâu thuẫn nhân.” Margot Robbie nhẹ giọng nói thầm,“Thiên Sứ cùng ma quỷ kết hợp thể?”

Hiện tại xem, Matthew giống như là Thiên Sứ, nhưng ngẫm lại hắn qua lại kia vài lạn sự, căn bản chính là ma quỷ.

Không đúng, là sắc quỷ.

Tiếp, nàng xem đến Matthew từ phía trên trượt xuống dưới, theo bản năng hướng bên kia xê một bước.

Matthew đứng lên sau, trước tiên tìm đến Margot Robbie, kéo lên nàng liền đi,“Rời đi nơi này !”

Phi cơ động cơ còn tại bốc hơi, thật vất vả cước đạp thật địa, trước rời đi này mấy tiềm tại nguy hiểm lại nói khác.

Sân bay dĩ nhiên bị phong tỏa, tuy rằng ẩn ẩn có thể nhìn thấy xa xa rào chắn bên ngoài có phóng viên cùng phỏng vấn xe thân ảnh, nhưng tạm thời không ai có thể đi vào đến.

“Horner tiên sinh, Robbie tiểu thư.” Có mang nón bảo hộ công tác nhân viên phía trước dẫn đường,“Thỉnh bên này đi.”

Matthew nắm Margot Robbie, cùng người nọ xuyên qua thật dài đường băng, rời xa gặp chuyện không may phi cơ, sau đó lên một chiếc xe điện.

Chờ bọn hắn lên xe, xe điện lập tức phát động, chở hai người thẳng đến cảng hàng không.

Quay đầu nhìn thoáng qua, gặp cự ly gặp chuyện không may phi cơ có mấy trăm mét xa, Matthew lúc này mới triệt để thở ra nhẹ nhõm một hơi.

“An toàn .” Margot Robbie nói.

Matthew gật gật đầu,“Chúng ta đây cũng là tìm được đường sống trong chỗ chết.”

“Đúng vậy.” Margot Robbie thẳng thắn,“Mười lăm phút trước, ta còn cho rằng chúng ta sẽ ngã thành đầy đất toái tra, biến thành chân chính tra nam cùng tra nữ.”

Sống sót sau tai nạn, Matthew lúc này tâm tình rất tốt, cố ý mở câu vui đùa,“Rất xin lỗi, khiến ngươi thất vọng, bản nhân vận khí nghịch thiên, tổng có thể hóa hiểm vi di, tuyệt xử phùng sinh.”

Khi nói chuyện, hắn xòe ra hai tay,“Chúc mừng một chút đi, Mary.”

Margot Robbie thò tay cùng hắn gắt gao ôm cùng một chỗ, đẳng Matthew môi thử đụng chạm đến nàng thời điểm, một chút không có cự tuyệt ý tứ, nữ cao bồi dâng trào tính cách cũng sẽ không né tránh, trực tiếp cùng Matthew hôn nồng nhiệt ở cùng nhau.

Lái xe tài xế thông qua kính chiếu hậu, nhìn thấy xếp sau hai người bên cạnh nặc không người hôn nồng nhiệt, khinh bỉ ở trong lòng giơ ngón tay giữa lên.

Hôn nồng nhiệt giằng co thời gian rất lâu, thẳng đến xe điện phanh lại dừng lại, Matthew cùng Margot Robbie mới tách ra.

Cứ việc chú ý tới tài xế khác thường ánh mắt, bọn họ hai lại căn bản không để ý.

Matthew là lão thủ trung lão thủ, da mặt sớm liền luyện ra , Margot Robbie tính cách cho phép, cũng sẽ không có cái gì ngượng ngùng linh tinh .

Cái loại này nhăn nhăn nhó nhó, động bất động liền mặt đỏ tình huống, khả năng phát sinh tại Hollywood ngôi sao trên người sao?

Lại nói, cho dù là Thái Bình Dương bờ bên kia, loại này nữ nhân cũng tuyệt đối thuộc về hi hữu động vật.

Matthew cùng Margot Robbie một trước một sau xuống xe, bị người dẫn dắt tiến vào một khách quý phòng nghỉ, nơi này ngồi mấy người, đều là khoang hạng nhất trung thành viên.

Đồng dạng là nhận đến nghiêm trọng kinh hách, hàng không công ty phân biệt đối đãi rất bình thường.

Matthew không nói thêm gì, xã hội này vốn chính là như vậy.

Hắn tìm hai trương kề sát cùng một chỗ sô pha ngồi xuống, lấy di động ra khởi động máy, nhắc nhở Margot Robbie,“Tin tức khả năng truyền ra đi, gọi điện thoại báo bình an đi.”

“Ân.” Margot Robbie gật gật đầu, cũng lấy di động ra khởi động máy.

Không chỉ là báo bình an, hàng không công ty khẳng định sẽ cố gắng làm bọn họ những người này công tác, này mấy tốt nhất vẫn là giao cho người đại diện đi đàm.

Matthew không có đánh thông Helen - Hermann điện thoại, nàng hẳn là còn ở trên phi cơ, cho nàng phát nhắn lại, đơn giản tự hỏi một phen, cho mình tại Anh quốc luật sư gọi điện thoại, khiến Amal - Alamuddin chạy tới xử lý tương quan công việc.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 974: Gặp Một Đánh Một

Trước khi rời đi đại sảnh, Matthew cùng Margot Robbie tại kia vị nữ luật sư cùng đi dưới, chuyên môn tìm đến tổ máy thành viên, cùng bọn họ đơn giản hàn huyên vài câu.

Ai đều không tưởng gặp được loại này sự cố, tổ máy nhân viên biểu hiện thực xuất sắc.

Chỉ là Matthew không hề nghĩ đến, công thức hoá gặp mặt cuối cùng, biến thành kịch tổ nhân viên tìm hắn kí tên cùng chụp ảnh chung.

Matthew không có cự tuyệt, thống khoái ứng xuống dưới.

Này mấy kết thúc, Matthew không có rời đi sân bay cảng hàng không, khiến Amal - Alamuddin trợ thủ đi liên hệ kịch tổ mặt khác nhân viên, rất nhanh liền có tin tức phản hồi về đến, kịch tổ tất cả mọi người rất an toàn, thụ thương một không có, chỉ là nhận đến một ít kinh hách.

“Hàng không công ty nguyện ý làm ra nhất định bồi thường.”

Một gian khách quý phòng nghỉ trung, Amal - Alamuddin đối Matthew nói nàng cùng hàng không công ty bước đầu tiếp xúc kết quả,“Nhưng cụ thể thế nào, muốn qua hai giờ tài năng đàm.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Việc này giao cho ngươi .”

Trên thực tế, hàng không công ty đã biểu đạt nguyện ý đàm thành ý, hắn cũng không phải cái loại này không phân rõ phải trái nhân.

Amal - Alamuddin ứng xuống dưới,“Hảo.”

Này vài năm, nàng thay Matthew xử lý qua không thiếu quốc tế sự vụ, đều là cùng loại việc nhỏ, bất quá mượn dùng Matthew thanh danh, nàng cũng chân chính mở ra chính mình quốc tế đại luật sư chi lộ.

Amal - Alamuddin đứng đến một bên đi gọi điện thoại, ngẫu nhiên còn nhìn nhìn Margot Robbie, ngược lại cũng không có nhiều chú ý, những năm gần đây, giống nàng như vậy xuất hiện ở Matthew bên cạnh nữ nhân nhiều lắm.

Tỷ như chính nàng, lúc trước còn không phải ngủ phục Matthew, mới có thể trở thành hắn luật sư?

Margot Robbie ngồi trên sô pha, từ nữ luật sư xuất hiện bắt đầu, vẫn không nói gì, chung quy không phải ngày đầu nhận thức Matthew, cũng gặp qua hắn tại kịch tổ cùng nữ nhân khác hỗ động, này nữ luật sư tựa hồ cùng Matthew quan hệ không phải bình thường.

Tuy rằng từ trên phi cơ xuống dưới khi liền xác định sẽ không đổi ý, nhưng có một số việc ngẫm lại đều cảm giác đau đầu a.

Hollywood rất lớn, bất quá đi đến nơi nào, phỏng chừng đều có thể đụng tới cùng Matthew có một chân nữ nhân đi?

Margot Robbie cho rằng chính mình tâm đủ lớn, tính cách cũng đủ hào sảng, bây giờ còn là nhịn không được có cổ nghĩ tới đi đem Matthew hành hung một trận xúc động.

Nhưng nàng nhịn không được , không phải bởi vì rộng lượng, mà là chính mình căn bản đánh không lại cái kia gia hỏa !

American Sniper tại Bắc Mĩ làm tiền kỳ tuyên truyền khi, tại Santiago một trong căn cứ quân sự, nàng nhưng là tận mắt nhìn đến qua, Matthew đem buông xuống vũ khí Mĩ quốc các đại binh, một đám tấu được tâm phục khẩu phục.

Không sử dụng vũ khí, gần người một mình đấu vật lộn, lúc ấy lên sân tỷ thí Mĩ quốc đại binh, không một có thể ở Matthew trước mặt kiên trì nửa phút trên đây.

Gã này tay không vật lộn, tuyệt đối có thể so với Australia hung mãnh nhất chuột túi đực.

Cái kia nữ luật sư lúc này đi đến Matthew bên cạnh, hạ giọng nói vài câu, Margot Robbie nghe không được nàng nói gì đó, chỉ nhìn đến Matthew nhẹ nhàng gật gật đầu.

Hình như là công sự.

Margot Robbie thu hồi ánh mắt, biết chính mình tất yếu điều chỉnh tốt tâm tính, bằng không liền tính lại có thể đánh, nàng tổng không thể gặp một tấu một đi?

Phỏng chừng kia muốn đem Hollywood tuổi trẻ xinh đẹp nữ ngôi sao lần lượt đánh một lần.

Còn có người mẫu giới, năm nay Victoria's Secret fashion show qua mấy tháng liền muốn bắt đầu, có lẽ muốn đi phát động một lần khủng bố tập kích?

Từ lão gia tìm tạp cọc gỗ đại chùy tử...... Không, đi mua căn gậy chơi bóng, đến lúc đó xách đi VS hậu trường, gặp một VS Thiên Sứ liền tạp một, đem toàn bộ Victoria's Secret fashion show đều hủy đi.

Nàng tin tưởng, đem VS Thiên Sứ sinh ra tới nay sở hữu Thiên Sứ người mẫu tập hợp cùng một chỗ xếp thành một đội, lần lượt tấu mà nói khả năng sẽ có oan uổng , nhưng cách một tấu một, tuyệt đối sẽ có lọt lưới .

Ngẫm lại đều đầu đau, ở trên phi cơ nơi nào nghĩ tới này mấy, hạ phi cơ đều là sống sót sau tai nạn may mắn cùng chợt bùng nổ tình yêu xung hôn đầu não, hoàn toàn không nghĩ quá nhiều.

Về sau đâu? Về sau phải làm thế nào? Ra sân bay cùng Matthew nói bye bye? Nhờ, hai người vừa xác định nam nữ bằng hữu được rồi? Tổng không thể tình yêu giống một đạo như thiểm điện lướt qua đi?

Mở một con mắt nhắm một con mắt đương nhìn không thấy? Đừng đùa !

Nàng có thể xem nhẹ qua Matthew qua lại, bất quá nam nữ bằng hữu chính thức kết giao, khẳng định muốn trung với phần cảm tình này.

Lấy Matthew qua lại tình huống, trung với tình yêu tỷ lệ sẽ cao bao nhiêu?

Margot Robbie bi ai phát hiện, chính mình kế tiếp một đoạn thời gian, rất có khả năng hoặc là tại bắt ngoại tình, hoặc là tại bắt ngoại tình trên đường.

Căn cứ Matthew qua lại đổi nữ nhân tốc độ, nàng muốn hướng Bugatti chuyên môn đặt mua một chiếc siêu cấp siêu xe.

Margot Robbie rơi vào trầm tư, tuy rằng nàng rất trẻ tuổi, bất quá hai mươi hai tuổi, nhưng không khó phát hiện, kinh doanh một phần cảm tình, xa so yêu phải một người càng khó.

Đặc biệt kết giao đối tượng là có nhan, có tiền, có quyền lại có năng lực đại chúng tình nhân khi.

Này không chỉ cần nàng tỉ mỉ duy hộ, cũng cần Matthew một hứa hẹn.

Một ngoắc ngoắc tay sẽ có vô số nữ nhân nhào lại đây nam nhân, phòng là phòng không trụ , như vậy chính mình chỉ biết mệt chết.

Nhìn Matthew liếc nhìn, Margot Robbie biết, cần mau chóng tìm thời gian cùng Matthew hảo hảo nói chuyện.

Nàng xem xem trong phòng nghỉ lục tục chạy tới kịch tổ thành viên, biết hiện tại không phải thời điểm.

Kịch tổ các thành viên lục tục đuổi tới, mặc kệ là tọa khoang hạng nhất Sean Bean cùng Tyrese - Gibson, vẫn là khoang thương vụ người khác, không ai thụ thương, này có thể nói là bất hạnh trung vạn hạnh .

Kế tiếp, kịch tổ còn muốn đi sau lần đầu, không có khả năng tại London ở lâu.

Nhưng phi cơ hạ cánh khẩn cấp vừa phát sinh, Matthew cũng không khả năng miễn cưỡng mọi người, nguyện ý cùng hắn đi đặt mua gần nhất một chuyến bay vé máy bay, không muốn đi liền tạm thời chờ ở London hảo.

Vừa thiếu chút nữa trải qua một lần tai nạn trên không nhân, là không muốn lại trở lại trên phi cơ .

Kết quả ra ngoài dự đoán, tất cả mọi người tỏ vẻ tiếp tục phía dưới hành trình.

Matthew suy xét một phen, quyết định để người đi thuê một chiếc cao cấp tư nhân thương vụ phi cơ, mang kịch tổ chạy tới Madrid.

Đây không phải nói Matthew cùng những người này chuyên nghiệp đến nước này, mà là đều rõ ràng một sự kiện, nếu liên tiếp cưỡi hai lần phi cơ đều gặp được sự cố, phỏng chừng đi ra ngoài cũng sẽ xui xẻo đến bị xe đụng chết.

Amal Alamuddin đi trở về, nàng là London địa đầu xà, Matthew cần khiến nàng đi phối hợp rất nhiều công tác, lại cùng nàng hàn huyên một hồi.

“Nhanh nhất cũng muốn đến ngày mai.” Amal Alamuddin nói,“Chuyến bay mua không được phiếu, tư nhân phi cơ muốn tới ngày mai buổi sáng.”

Madrid lần đầu là tại hai ngày sau, Matthew suy xét một chút, gật đầu nói,“Có thể.”

Nguyên bản định ra đêm nay có TV phỏng vấn, hiện tại chỉ có thể hủy bỏ .

Việc này tự nhiên do phía dưới người đi làm, không chỉ là sửa đổi hành trình, còn muốn một lần nữa đính khách sạn đợi đã (vân vân).

Amal Alamuddin mắt nhìn cách đó không xa Margot Robbie, ghé sát vào một ít, hỏi,“Matthew, ngươi tìm hảo địa phương sao? Muốn hay không đêm nay đi ta chỗ đó trụ?”

Nhìn nhìn Amal Alamuddin, phi thường có ngự tỷ phạm, nếu đặt ở hôm nay phía trước, Matthew khẳng định sẽ đáp ứng, nhưng hiện tại tình huống bất đồng .

Hắn tại nữ nhân phương diện rất tra, lại cũng có chính mình điểm mấu chốt.

“Không cần.” Matthew trực tiếp cự tuyệt,“Ta trụ khách sạn liền hảo.”

Lại cùng Amal Alamuddin giải thích vài câu, vừa định đi tìm Margot Robbie, kịch tổ một vị chấp hành người sản xuất tìm lại đây, nói cho hắn đã tại sân bay phụ cận khách sạn đặt xong phòng, hiện tại là có thể qua.

Matthew gật gật đầu, khiến chấp hành người sản xuất đi thông tri người khác, sau đó về tới Margot Robbie bên kia.

“Khách sạn đặt xong.” Matthew ngồi trên sô pha, tiếp nhận Margot Robbie đưa qua nước khoáng, vặn mở uống một ngụm,“Ta tìm giá tư nhân phi cơ, bất quá muốn ngày mai buổi sáng mới có thể xuất phát.”

Hắn không khỏi nhớ tới chính mình kế hoạch, mua một chiếc tư nhân phi cơ thật sự rất có tất yếu, cũng muốn mau chóng đề lên nhật trình.

Đợi bận rộn xong một đoạn này, liền chuyên môn đi xem, sau đó định chế một chiếc hảo.

“Ngươi cần nghỉ ngơi sao?” Matthew quan tâm hỏi.

Margot Robbie trực tiếp lắc đầu,“Ta không sao, ngươi đi đâu ta liền đi nơi nào.” Nàng là thẳng tính, nhịn không được hỏi,“Cái kia nữ luật sư, giống như với ngươi quan hệ không phải bình thường a?”

Matthew cũng không che giấu tất yếu, chung quy hắn là người thế nào, phàm là lý giải điểm Hollywood , cơ bản đều phi thường rõ ràng.

“Rất lâu phía trước sự tình , mấy năm gần đây nàng chỉ là của ta quốc tế sự vụ luật sư.” Matthew nói đến nơi đây, tạm dừng một hồi, cùng Margot Robbie dĩ nhiên xác định là nam nữ bằng hữu, loại này hoàn toàn mới quan hệ nên xử lý như thế nào, hắn có điểm xa lạ, nghĩ nghĩ sau, quyết định ăn ngay nói thật,“Vừa nàng mời ta đêm nay đi nhà nàng trụ.”

Margot Robbie mau ngôn mau ngữ, thấp giọng hỏi,“Ngươi muốn đi?”

Matthew phi thường bình tĩnh nói,“Ta cự tuyệt nàng.” Hắn nhìn Margot Robbie,“Ta biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, có lẽ ta phía trước sinh hoạt cá nhân có điểm không xong, nhưng khi đó ta không có bạn gái, mà hiện tại......”

Hắn cười cười,“Ta có ngươi.”

Margot Robbie đồng dạng rất bình tĩnh nhìn Matthew, đúng vậy, phi thường bình tĩnh, không có nhiều như vậy khuấy động cảm xúc, càng không có linh hồn chấn động cảm giác.

Nàng nhớ rõ chính mình mẫu thân nói qua, yêu phải một người, nào có nhiều như vậy oanh oanh liệt liệt, sông cạn đá mòn? Mỗi một lần tình yêu, quay đầu nhìn một cái, thực ra đều là bình thường.

Matthew biết chính mình ở phương diện này danh dự độ rất kém cỏi, lại không có nói thêm cái gì, chung quy quá khứ phát sinh đều là chân thực , không thể phủ nhận.

Margot Robbie vẫn là cái kia có chuyện nói thẳng nữ cao bồi,“Matthew, ta rất tưởng nói ta tin tưởng ngươi.”

Matthew cầm tay nàng, vẫn là không có nhiều lời, chỉ để lại một câu,“Thời gian sẽ chứng minh.”

Amal Alamuddin cùng hàng không công ty nhân ly khai, trong phòng nghỉ tạm thời không có ngoại nhân, còn thừa tất cả đều là American Sniper chủ sáng nhân viên, Matthew đột nhiên vỗ tay,“Chư vị !”

Hấp dẫn đến toàn bộ nhân lực chú ý, chờ bọn hắn đều nhìn qua khi, Matthew kéo lên Margot Robbie tay, phi thường trực tiếp nói,“Cho mọi người giới thiệu cá nhân nhận thức.”

Bao gồm - Sean Bean cùng Tyrese - Gibson đám người đều có điểm mê hoặc, nơi này người đều phi thường quen thuộc a?

“Uy, lão đại.” Làm khoái hoạt nam sinh Tyrese - Gibson càng là trực tiếp hỏi,“Giống như không có người xa lạ đi.”

Matthew không đáp lại, mà là đem Margot Robbie kéo đến chính mình bên cạnh, trịnh trọng giới thiệu nói,“Đây là Margot Robbie tiểu thư, ta...... Matthew - Horner bạn gái.”

Mọi người nháy mắt thạch hóa, tất cả đều trào ra một cỗ không chân thật cảm giác, Matthew - Horner thế nhưng tìm chính thức bạn gái ?

Margot Robbie thoải mái đứng ở Matthew bên cạnh, hướng mọi người chào hỏi,“Mọi người hảo.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 975: Giết Nàng

U tĩnh trên ngã tư đường trống trơn, nhìn không tới một chiếc xe thậm chí một người đi đường, Margot Robbie ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, trên trời tựa hồ có gương mặt người, thoáng phân biệt một chút, phát hiện đó là Matthew mặt, kia trương anh tuấn soái khí trung lại mang theo uy mãnh cuồng dã mặt, đối diện thế giới này, lộ ra mê người cười.

Nhìn quanh trái phải, Margot Robbie phát hiện toàn bộ thế giới chỉ có nàng một người, Matthew đang nhìn là nàng, chú ý cũng chỉ có nàng một.

Đột nhiên, nàng trong lòng trào ra một tia mừng thầm, trên thế giới này xuất sắc nhất nam nhân, thế nhưng thuộc về nàng một người .

Khẳng định là mới trước đây sát thỏ hoang a, dã lộc a linh tinh đủ nhiều, toàn Australia nông dân đều tại cảm tạ nàng, cho nên Thượng Đế cho nàng lớn như vậy một tưởng thưởng.

Đinh đông --

Margot Robbie đột nhiên nghe được một trận dị vang, không khỏi mở to hai mắt, lúc này mới phát hiện này nơi nào là cái gì thành thị, rõ ràng chính là Matthew thân thể, mà này ngã tư đường dĩ nhiên là......

Này giống như Thông Thiên chi Lộ bàn rộng lớn thẳng tắp đường, nguyên lai là Matthew cái kia ngoạn ý.

Thật là kỳ tích a ! Margot Robbie đầu có điểm phát ngất, có vẻ chính mình đối với thứ này cũng không xa lạ, phảng phất tối hôm qua vừa thể nghiệm qua như vậy.

Đinh đông --

Lại là cùng loại chuông cửa bàn thanh âm vang lên.

Margot Robbie nghe được thanh âm nơi phát ra, liền tại chính mình bên trái, vội vàng quay đầu nhìn, ngã tư đường bên cạnh trên kiến trúc cửa sắt mở ra, một nữ nhân đẩy cửa đi ra, cái kia nữ nhân dung mạo có điểm nhìn quen mắt, thoáng phân biệt sau, nàng liền nhận ra, đó là Nina - Dobrev, trong truyền thuyết mộ quang nữ.

Đinh đông -- đinh đông -- đinh đông --

Chuông cửa bàn thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên, hai bên trên vật kiến trúc môn lục tục mở ra, một đám nữ nhân trước sau đi ra, này mấy nữ nhân Margot Robbie đều từ một phần trên báo chí từng nhìn đến.

Nàng hồi ức một chút, rất nhanh xác định đó là phân cái gì báo chí -- chuyên môn thống kê qua Matthew chuyện xấu bát quái tiểu báo !

Margot Robbie nhìn kia từng bức gương mặt, nhớ tới các nàng danh tự.

Rachel - McAdams, Scarlett Johansson, Jessica - Alba, Eva - Green, Alexandra - Daddario, Charlize - Theron, Keira - Knightley, Anne - Hathaway, Emma - Roberts, Emma - Watson, Jennifer - Lawrence, Adriana - Lima, Karolína Kurková, Miranda Kerr đợi đã (vân vân).

Những người này tất cả đều đi lên này đặc thù ngã tư đường, một đám nhìn ngã tư đường lộ ra si mê ánh mắt.

Margot Robbie tâm bỗng nhiên run rẩy lên, này nhiều vô số mấy chục nữ nhân, thuyết minh cái gì? Đó là Matthew - Horner làm tra nam quá khứ a.

Này dứt khoát chính là lửa đạn liên thiên, pháo đánh liên doanh......

“Mau nhìn ! cái kia nữ nhân ở nơi đó !”

Trong đó Keira - Knightley lớn tiếng kêu lên,“Chính là nàng đoạt đi Matthew, độc chiếm Matthew !”

Thân thể cao lớn cường tráng Charlize - Theron hô,“Matthew không thuộc về bất cứ một người !”

Có người đáp lại,“Matthew là mọi người , không thể khiến một người độc chiếm.”

Trong lời đồn bề ngoài ngọt ngào, nội bộ bạo liệt Emma - Roberts đột nhiên rút ra một thanh đao, lớn tiếng nói,“Giết nàng, Matthew lại sẽ thuộc về chúng ta mọi người .”

“Giết nàng !”

“Giết Margot Robbie !”

Một đám nữ nhân cầm ra vũ khí, có dao, có gậy chơi bóng, có bình rượu, có xích sắt, có ống tuýp, còn có trong truyền thuyết ghế gập.

“Giết Margot Robbie !”

Emma - Roberts thứ nhất vọt qua, người khác cũng chen chúc mà lên.

Margot Robbie nhanh chân liền chạy, lại phát hiện trên chân phảng phất bỏ chì, đặc biệt trầm, dưới chân lộ cũng có vấn đề, mỗi một bước đều giống đạp trên mặt bông, mềm nhũn mượn không thượng lực.

Như vậy chạy trốn tốc độ, làm sao có khả năng so được với đám kia bưu hãn nữ nhân?

“Vì Matthew tự do !”

Này vĩ đại chính nghĩa lại quang minh khẩu hiệu từ Jessica - Alba trong miệng hô đi ra, sau đó nàng trong tay ống tuýp cũng đập xuống.

“Vì tiếp tục chí cao vô thượng hưởng thụ !”

Jennifer - Lawrence ghế gập đập hướng Margot Robbie đầu.

“Vì thể thao nghệ thuật !”

Nina - Dobrev trong tay xích sắt bộ ở Margot Robbie trên cổ.

Margot Robbie trốn không thoát, lại trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn này quần nữ nhân vây quanh chính mình, sau đó Emma Roberts giơ lên dao, hướng tới nàng ngực đâm lại đây.

“Vì toàn bộ hành trình đều không rơi xuống đất yêu !”

Emma - Roberts dao đâm vào trái tim của nàng.

Kịch liệt đau đớn nháy mắt truyền khắp toàn thân, Margot Robbie sợ hãi nhìn chung quanh, mọi người chen chúc mà lên, trong tay gì đó như mưa hướng về nàng trên đầu.

Nàng nhắm hai mắt lại.

Ngay sau đó, Margot Robbie mở mắt, một tay theo bản năng đi sờ chính mình ngực, một tay còn lại đi sờ đầu.

Ngực không có dao, đầu cũng hoàn hảo không tổn hao gì.

Nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mang theo mờ mịt ánh mắt nhìn về phía có ánh sáng địa phương, đó là cửa sổ, thiên tựa hồ sắp sáng, phía bên ngoài cửa sổ thiên không dĩ nhiên biến thành ảm đạm màu xám trắng.

Vừa làm một ác mộng.

Margot Robbie ý thức được điểm này, tiếp đầu thanh tỉnh một ít, lộ ra bất đắc dĩ tươi cười, chính mình cũng quá không có cảm giác an toàn .

Matthew a......

Nghĩ đến này cá nhân, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh, kéo lên thảm che tại Matthew cơ nhục rắn chắc trên thân thể.

Nếu xác định quan hệ, ngày hôm qua từ sân bay đi ra, Margot Robbie thoải mái cùng Matthew trụ cùng một phòng, nhưng nhớ tới tối hôm qua trải qua, nàng cảm giác chính mình giống như có điểm dọa người.

Hai người lần đầu tiên thực chất tính tiếp xúc, chính mình giống như kiên trì một phút đồng hồ đều không đến, liền tước vũ khí đầu hàng a.

Margot Robbie nhẹ nhàng chà xát khuôn mặt, chậm rãi bò lên, sửa thành ngồi ở Matthew bên cạnh, nghĩ đến hắn thảm phía dưới không mặc quần áo thân thể, trong lòng đột nhiên một trận lửa nóng.

Trong lời đồn đều là thật , Matthew thiên phú tiền vốn dị thường hùng hậu, năng lực cùng kỹ thuật đều không là bình thường cường hãn, trách không được kia vài nữ nhân cùng hắn một đêm tình sau, thường thường còn sẽ có lần thứ hai lần thứ ba thậm chí càng nhiều lần, một đám bị chiếm tiện nghi, như cũ liều mạng nói Matthew lời hay.

Các nàng tất cả đều bị ngủ phục a.

Có như vậy một nam nhân làm bạn trai, là một loại may mắn; Nhưng như vậy một nam nhân, cũng quá khó khiến nàng có cảm giác an toàn.

Margot Robbie tự hỏi tối hôm qua liên ăn sữa khí lực đều dùng đi ra, dùng sức cả người giải thuật, như cũ thất bại thảm hại.

Ngồi tựa ở trên đệm, nàng lâm vào tự hỏi bên trong, này trong giây phút sinh tử được đến tình yêu phi thường quý giá, đương nhiên muốn hảo hảo kinh doanh, mà tính chi một chuyện ở trong tình yêu rất trọng yếu, chính mình tất yếu phải tăng mạnh phương diện này năng lực.

Nên như thế nào tăng mạnh? Margot Robbie lập tức nghĩ tới rất nhiều nữ tính tạp chí bên trên văn chương, tất yếu phải tăng mạnh vận động cùng kiện thân, này mấy có thể hữu hiệu xúc tiến nội tiết tố phân bố, Matthew sức chiến đấu như thế cường hãn, trừ thiên phú tiền vốn phía trước, nghĩ đến cũng cùng thường niên vận động kiện thân có liên quan.

Về phần chủng loại, nàng nghĩ tới hai, một là squad, nghe nói đây là trực tiếp hữu hiệu nhất rèn luyện phương thức; Hai là cưỡi xe đạp.

Nàng tại một thiên chuyên nghiệp văn chương trông được qua, cưỡi xe đạp có thể hữu hiệu rèn luyện chi dưới lực lượng, khiến chi dưới khớp xương, đùi cơ nhục đều được đến rèn luyện, đối chân khớp xương cùng mắt cá khớp xương rèn luyện cũng rất có hiệu quả.

Đồng thời, nó còn có trợ với nhân máu hệ thống tuần hoàn, thường xuyên cưỡi xe đạp, có thể khiến nữ tính chi dưới càng linh hoạt, càng có lực.

Margot Robbie hạ quyết tâm, trở lại Los Angeles sau, tìm chuyên nghiệp giáo luyện chế định chi tiết kiện thân kế hoạch.

Bất quá, hiện tại nha, cần nhất giải quyết , vẫn là vừa trong lòng dâng lên kia đoàn hỏa.

Có lẽ là bên cạnh nhiều nam nhân, thêm ngày hôm qua khởi liền tồn tại không an toàn cảm, khiến nàng rất sớm liền tỉnh lại, Matthew giống như thói quen bên cạnh có bất đồng nữ nhân, giấc ngủ chất lượng thoạt nhìn phi thường tốt.

Margot Robbie có điểm khó chịu, trời đều sáng, như thế nào còn tại ngủ? Nàng quyết định đem Matthew gọi lên đến, giải quyết một chút bức thiết cần.

Tự hỏi hai giây, nàng nghĩ tới hảo chủ ý, xốc lên Matthew trên người thảm, cúi đầu chui đi vào, rất nhanh tìm đến trong lúc ngủ mơ Thông Thiên đại đạo.

Trong lúc ngủ mơ, Matthew chỉ cảm thấy có cái gì đó cắn chính mình một ngụm, lập tức bừng tỉnh, ánh mắt còn chưa hoàn toàn mở ra, liền cúi đầu hướng bên dưới nhìn lại, vừa lúc thấy được Margot Robbie nghịch ngợm ánh mắt.

“Nga, thân ái .” Matthew hít sâu một hơi,“Ngươi gọi người rời giường phương thức chân đặc biệt !”

Nếu đều tỉnh, hắn như thế nào sẽ khách khí, lập tức thương hạ quyền chủ động, bắt đầu khởi xướng phản kích.

Kịch liệt chiến đấu nháy mắt khai hỏa.

Này buổi sáng vận động dẫn đến Margot Robbie vừa lên phi cơ liền ngủ, hơn nữa toàn bộ hành trình đều đang ngủ.

Thuê tư nhân thương vụ trên phi cơ, người khác liên tiếp nhìn về phía Matthew cùng Margot Robbie, Matthew cũng chú ý tới điểm này, đối với những người này hảo kỳ ánh mắt ngược lại cũng lý giải, trong một giới trứ danh nhất Playboy, thật nhiều năm cũng không có qua chính thức bạn gái nhân, đột nhiên tuyên bố cùng người chính thức kết giao, đổi thành ai đều sẽ hảo kỳ.

Matthew cấp Margot Robbie che lên một tấm thảm, nhìn về phía ngoài cửa sổ máy bay, lần này phi hành phi thường thuận lợi, không có lại gặp được phía trước trạng huống.

Nhìn bên ngoài lam thiên bạch vân, hắn biết chính mình rất nhiều thói quen đều phải sửa sửa lại.

Sơ tâm khẳng định không thể lại tiếp tục kiên trì, còn có liên hệ tỷ như Nina - Dobrev cùng Jennifer - Lawrence đám người, cũng không thể có xâm nhập lui tới.

Có lẽ rất nhiều người sẽ không lý giải, nhưng giống như phía trước sơ tâm không thay đổi như vậy, hắn có chính mình kiên trì cùng điểm mấu chốt.

Hiện tại nghĩ đến, thực ra vẫn kiên trì sơ tâm, sớm liền phát sinh dao động, rõ rệt nhất chính là năm nay Oscar chi dạ trên party Elizabeth - Olsen mang cho hắn chán ghét.

Lúc ấy hắn tính chất toàn vô, thậm chí đề không nổi bất cứ hứng thú.

Việc này cho hắn xúc động vẫn là rất lớn , có lẽ là tuổi tăng lớn, tâm tính cùng phía trước cũng bất đồng .

Chung quy người đều là theo thời gian cùng hoàn cảnh tại dần dần biến hóa .

Bất quá, có một điểm hắn muốn cẩn thận suy xét một chút, đó chính là Amber - Heard bên kia, vị này nữ diễn viên với hắn mà nói còn có chút tác dụng, đặc biệt là cự ly phát động một hồi chiến tranh càng ngày càng gần hiện tại.

Amber - Heard muốn là cái gì? Khẳng định không phải tình yêu, lại càng không là ổn định nam nữ quan hệ, mà là danh cùng lợi.

Nghĩ đến này một điểm, còn thừa sự tình liền dễ dàng giải quyết .

Bởi vì hắn luôn luôn cũng không khuyết thiếu danh và lợi.

K@ Chương này cười tụt cax =))

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 976: Không Chịu Trách Nhiệm

“Horner tiên sinh, tại kinh lịch qua một lần cơ hồ biến thành tai nạn trên không sự cố sau, ngươi đúng hạn đi tới Madrid, cử hành lễ công chiếu lần đầu.”

Madrid một nhà nổi tiếng rạp chiếu phim phía trước, phóng viên ống nói đặt ở Matthew trước mặt,“Xin hỏi ngươi là nghĩ như thế nào ?”

Đây là American Sniper tại Tây Ban Nha lễ công chiếu lần đầu, Matthew chỉ chỉ thảm đỏ hai bên tụ tập mấy ngàn danh fan điện ảnh, nói,“Ta không muốn khiến bọn họ thất vọng.”

Hắn rất bình tĩnh nói,“Vì lần này lễ công chiếu lần đầu, chúng ta lên kế hoạch rất lâu, fan điện ảnh cũng có phi thường nhiệt tình phản ứng, chờ đợi rất lâu,. Mấy ngày hôm trước chỉ là trường tiểu sự cố, nếu chúng ta không có vấn đề, đương nhiên không thể khiến các fan điện ảnh thất vọng.”

Này danh phóng viên cũng rất lên đường, lập tức nói,“Tây Ban Nha fan điện ảnh phi thường thích ngươi.”

Matthew gật đầu nói,“Ta vừa cảm thụ qua bọn họ nhiệt tình.”

Tây Ban Nha nhân nhiệt tình lãng mạn, vừa rồi hắn đi qua thảm đỏ kí tên khi, thiếu chút nữa không thể quần áo hoàn chỉnh trở về.

Lễ công chiếu lần đầu long trọng mà náo nhiệt, còn thỉnh đến Real Madrid phần đông cầu thủ siêu sao tiến đến trợ trận, trong đó liền bao gồm đương thời lợi hại nhất hai cầu thủ chi nhất Cristiano - Ronaldo.

Đáng tiếc, Matthew đối tuyệt đại song kiêu tất cả đều vô cảm, trừ lễ phép tính chào hỏi, cũng không cùng C Ro nhiều làm trò chuyện.

Giống như tại Anh quốc London như vậy, American Sniper tại Madrid lễ công chiếu lần đầu phi thường thành công, dẫn tới toàn Tây Ban Nha truyền thông chú ý, phát hành một cuối tuần liền cầm xuống 789 vạn dollar, sáng tạo Tây Ban Nha điện ảnh thị trường tốt nhất phim chiến tranh mở màn thành tích.

Theo sau, Matthew cùng kịch tổ còn lại chủ sáng nhân viên lại tại một tuần bên trong, trước sau đi qua Rome, Berlin cùng Budapest đẳng thành thị, tham dự nhiều trường quảng bá hoạt động, vi American Sniper ra sức hò hét trợ uy.

Này bộ phim trời sinh liền biết nhận đến một ít hải ngoại trên thị trường chủ lưu người xem bài xích, muốn lấy đến một không sai hải ngoại box office, tất nhiên muốn tại nhận độ tương đối cao trên thị trường làm đủ văn chương.

Có một việc, dù cho từng Matthew sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm không thừa nhận cũng không được, đây là một kiểu dáng Âu Tây giá trị quan chủ đạo thế giới, tại toàn cầu khủng bố chủ nghĩa ngày càng ác liệt dưới tình huống, đánh chống khủng bố phố cờ hiệu American Sniper, tại Tây phương trên thị trường có đại lượng thụ chúng.

Tại Anh quốc, Pháp quốc, Đức, Tây Ban Nha, Italia, New Zealand cùng Australia, American Sniper đều sáng tạo chiến tranh loại hình điện ảnh tốt nhất mở màn thành tích.

Đẳng Matthew kết thúc hải ngoại tuyên truyền, trở lại Los Angeles thời điểm, American Sniper hải ngoại box office lũy kế lấy đến 1 ức 1950 vạn dollar.

Này bộ phim tại Bắc Mĩ nhiệt độ không giảm, phát hành năm cuối tuần sau, Bắc Mĩ box office thoải mái đột phá 3 ức 5000 vạn dollar đại quan, tích lũy cao tới 3 ức 6128 vạn dollar.

Hơn nữa tại tháng mười, Bắc Mĩ điện ảnh thị trường bên trên như cũ khuyết thiếu đầy đủ có cạnh tranh lực đối thủ, American Sniper tại lấy xuống Bắc Mĩ box office ngũ liên quan sau, vô cùng có khả năng tiếp tục chiếm lấy Bắc Mĩ box office quán quân bảo tọa.

Ai đều có thể nhìn thấy, Bắc Mĩ bốn ức dollar box office, rất nhẹ nhàng liền có thể đạt tới.

Cùng lúc đó,[ Avengers ] tại công chiếu đệ 26 cuối tuần lấy xuống 27 vạn dollar sau, từ Bắc Mĩ rạp chiếu phim trong toàn diện hạ màn, này bộ siêu cấp anh hùng đại tập hợp phim, cuối cùng Bắc Mĩ box office dừng ở 6 ức 3589 vạn dollar bên trên.

Hải ngoại phương diện chiếu phim cũng cơ bản kết thúc, toàn cầu box office gia tăng cao tới 15 ức 5881 vạn dollar.

Đây cũng là [ Avatar ] cùng [ tàu Titanic ] sau, đệ tam bộ toàn cầu box office có thể siêu việt 15 ức dollar đại quan phim.

Làm đầu tư phương, Matthew cùng Walt Disney dứt khoát vui vẻ cực kỳ.

Chỉ là box office phân thành một hạng, số 13 phòng công tác liền đủ để thu hồi tại đây bộ phim mặt trên tổng đầu tư, còn lại như là TV truyền phát bản quyền,DVD đĩa phim tiêu thụ cùng internet truyền phát bản quyền, cùng với mặt khác quanh thân trao quyền đẳng phương diện phân thành, cơ bản đều là lợi nhuận.

Khác bản quyền đàm phán còn đang tiếp tục,[ Avengers ] tại Bắc Mĩ hạ màn sau, tối mấu chốt chính là rèn sắt khi còn nóng đẩy ra DVD đĩa phim.

Đưa ra thị trường một cuối tuần ba ngày, này bộ phim tại Bắc Mĩ nhất liền bán ra các loại phiên bản đĩa vượt qua 350 vạn bộ, tiêu thụ ngạch đột phá 1 ức dollar.

Bất quá, năm nay Bắc Mĩ lượng bán tối cao đĩa phim, liên quan Pop ca sĩ đĩa nhạc tính cả, trước mắt quán quân là [ Hunger Games ], đã bán ra 847 vạn bộ, tiêu thụ kim ngạch tiếp cận 1 ức 9000 vạn dollar.

Ngay cả Matthew cũng tại cảm khái, so với tầng tầng phân thành box office,DVD đĩa phim mang đến lợi nhuận rõ ràng càng cao.

Đương nhiên, như vậy DVD đĩa phim lượng bán, tại hôm nay đĩa phim thị trường kịch liệt héo rút dưới tình huống, chỉ có thể nói có thể ngộ mà không thể cầu.

Càng thêm trọng yếu một điểm, phàm là DVD lượng bán đại bạo phim, box office đồng dạng hỏa bạo.

Không có phát hành mang đến nhiệt độ, một bộ phim DVD đĩa phim hoặc là băng ghi hình, chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi tích lũy lượng bán.

Cho đến bây giờ, Bắc Mĩ DVD đĩa phim bán ra số lượng nhiều nhất là Matthew cùng Johnny - Depp diễn viên chính [ Cướp biển vùng Caribbean: The Curse of the Black Pearl ], tổng cộng bán ra 2760 vạn bộ.

Xếp hạng tại vị thứ hai là [ Finding Nemo ], lượng bán có 2360 vạn bộ.

Nhưng tiêu thụ ngạch tối cao là [ Avatar ], James - Cameron này bộ siêu cấp bom tấn, đã bán ra 3 ức 8000 vạn dollar phim đĩa.

Âm tượng chế phẩm phương diện lượng bán tối cao , đồng dạng đến từ James - Cameron,[ tàu Titanic ] đĩa, nguyên thanh cùng băng ghi hình đẳng sản phẩm, cả bán lẫn thuê, buôn bán lời ước chừng 12 ức dollar.

Thực ra xem xem này mấy đĩa phim đẳng đại bán phim không khó phát hiện, muốn đĩa phim đẳng âm tượng chế phẩm bán hảo, box office rất mấu chốt.

Bất quá, cũng có một ít quanh thân, cho dù là box office đại bán phim, thường thường đều rất khó kéo động.

Đó chính là tương quan truyện tranh, tỷ như [ Avengers ] siêu cấp bán chạy, dựa theo cố hữu tư duy, cùng sáu vị báo thù giả tương quan truyện tranh hẳn là tiêu thụ hỏa bạo mới đúng.

Nhưng trên thực tế, phía trước truyện tranh lượng bán cái dạng gì,[ Avengers ] phát hành sau, cơ bản vẫn là cái dạng gì.

Nghiệp nội công nhận, comic cải biên điện ảnh phim truyền hình đối với truyện tranh xúc tiến tác dụng cùng cơ chế, cũng không rõ ràng, đối với nguyên bản độ nổi tiếng không cao truyện tranh, cải biên điện ảnh hoặc phim truyền hình truyền bá ra sau, nguyên tác lượng bán có thể gia tăng vạn sách trên đây, kia vài tại Mĩ quốc nổi tiếng siêu cấp anh hùng truyện tranh, tắc ích lợi rất nhỏ.

Matthew nhìn thấy Walt Disney thông qua thị trường điều tra được đến số liệu, mới phát hiện qua lại nhận tri có nhất định lệch lạc.

Từ điện ảnh thụ chúng đến truyện tranh tiêu thụ giả ở giữa chuyển hóa tỷ lệ vốn liền không đủ cao, thậm chí có truyện tranh tác giả cho rằng là phụ chuyển hóa, Kevin Feige từng như vậy nêu ví dụ, một mười ba tuổi Lôi Thần thiếu niên fan, muốn tại hoa 13 dollar mua Lôi Thần truyện tranh cùng với bằng hữu cùng xem Lôi Thần điện ảnh ở giữa làm lựa chọn.

Siêu cấp anh hùng điện ảnh cải biên biên độ phi thường lớn, bị điện ảnh hấp dẫn đến muốn đi tiệm sách mua nguyên tác nhân, nhìn thấy cố sự kịch tình nghiêm trọng không tương xứng, càng thêm ảnh hưởng lượng bán.

Còn có một điểm, mĩ mạn chủng loại thật sự quá nhiều rất phức tạp , liền nói truyện tranh siêu cấp anh hùng, phỏng chừng Marvel chính mình cũng nói không rõ kì hạ có bao nhiêu siêu cấp anh hùng nhân vật.

Thừa dịp tại Los Angeles trong khoảng thời gian này, trừ chú ý đầu tư điện ảnh cùng công tác, Matthew còn làm rất nhiều sự.

Nếu xác định bạn gái, tạm thời cũng không có lại lang thang đi xuống tính toán, hắn trước sau cấp vài vị còn có xâm nhập lui tới nữ tinh hoặc là gọi điện thoại, hoặc là phát bưu kiện, tỏ vẻ song phương hữu nghị thiên trường địa cửu, xâm nhập trao đổi như vậy đình chỉ.

Giống Nina - Dobrev cùng Jennifer - Lawrence đám người đối với này cũng không có ý kiến, chung quy lẫn nhau từ bắt đầu khởi chính là một hồi giao dịch.

Khiến Matthew không nghĩ tới là, càng thêm thuần túy nhục thể quan hệ Emma - Watson, nhận đến hắn bưu kiện sau, chuyên môn từ Brown đại học đuổi tới Los Angeles, hẹn hắn thấy một mặt.

“Thật ngoài ý muốn a.”

Quán cà phê ghế dài bên trong, Emma - Watson thưởng thức trong tay gốm trắng ly cà phê,“Không nghĩ tới ngươi sẽ có giao bạn gái một ngày.”

Matthew cười cười, nói,“Ta cũng là bình thường nam nhân.”

Emma - Watson mạc danh nhếch khóe miệng, lộ ra dấu hiệu tính tươi cười,“Margot Robbie? Ta phi thường hảo kì, này Australia nữ nhân có cái gì đặc biệt địa phương?”

“Không có đặc biệt .” Matthew bưng lên ly cà phê uống một ngụm, còn nói thêm,“Một xuất thân từ Australia nông thôn lại có điểm dã phổ thông nữ hài.”

Đây là lời thật, Margot Robbie tại Hollywood không tính là cao nhất xinh đẹp.

Emma - Watson ngược lại càng hiếu kỳ ,“Vậy ngươi vì sao lựa chọn nàng?”

Matthew nghĩ nghĩ, quyết định ăn ngay nói thật,“Nàng tại chính xác thời gian, xuất hiện ở chính xác địa điểm.”

Nếu không phải xạ kích câu lạc bộ cùng trên phi cơ này hai lần, hắn không có khả năng đối Margot Robbie sinh ra không giống bình thường cảm giác.

Emma - Watson nhíu nhíu mày, khe khẽ thở dài, nói,“Chúng ta cứ như vậy kết thúc?”

Matthew không đáp lại, ngược lại nói,“Chúng ta như cũ là hảo bằng hữu.”

Emma - Watson đối với này cười nhạt,“Ngươi cảm giác chúng ta còn có thể làm bình thường bằng hữu sao?” Nàng hạ giọng, tăng thêm ngữ khí, nói,“Matthew, ngươi đây là không phụ trách nhiệm !”

“Ách......” Matthew sửng sốt dưới, chính mình như thế nào liền thành không phụ trách nhiệm ?

Ban sơ thời điểm, không phải nói thật sự rõ ràng sao?

Emma - Watson tiếp tục nói,“Ngươi khiến ta về sau làm thế nào? Tại ngươi chỗ đó nếm đến tư vị? Lại đi nơi nào tìm?”

Matthew triệt để không nói gì, loại này nồi, chính mình như thế nào bối a?

“Ta là một hảo nam nhân !” Hắn ở trong lòng nói thầm,“Ta là một hảo nam nhân.”

“Thích ứng siêu cường chừng mực cùng cường độ.” Emma - Watson có điểm thất thần,“Như thế nào còn sẽ đối với mặt khác cảm thấy hứng thú?”

Lời này khiến Matthew có loại kỳ lạ cảm giác thành tựu, nhưng nồi vẫn là không thể bối a, bằng không nhiều như vậy nữ nhân, chẳng lẽ muốn hắn đem sở hữu nồi đều cõng đến.

“Emma, ta tin tưởng một sự kiện.” Matthew trịnh trọng kì sự nói,“Ngươi sẽ theo ta như vậy, tìm đến chân ái.”

“Chỉ mong đi.” Emma - Watson nhìn Matthew liếc nhìn.

Matthew gật gật đầu,“Cố gắng, đừng có ngừng cước bộ, ngươi còn có sự nghiệp.”

Emma - Watson đứng lên,“Không nói , ta phải đi.” Nàng xoay người muốn đi, đột nhiên lại quay lại đến, nói,“Đúng, thay ta hướng ngươi bạn gái ân cần thăm hỏi...... Ân, liền nói Emma - Watson trước tiên chúc nàng chia tay khoái hoạt.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 977: Nhìn Thấy Chớ Kinh Ngạc

“Liền này đó?”

Westwood khu trong một tòa nhà, Matthew cầm lấy một rương hành lý, tiếp nhận Margot Robbie trong tay một tay cầm túi, hỏi,“Xác định không khác ?”

Margot Robbie cõng ba lô, đeo kính đen, nhấc lên cuối cùng một gói to, nói,“Liền nhiều như vậy , chúng ta đi thôi.”

Hai người một trước một sau, ra cửa phòng ở, lâm đóng lại cửa phòng phía trước, Margot Robbie còn hướng bên trong nhìn thoáng qua, nơi này trụ gần ba năm, bao nhiêu đều có điểm cảm tình.

Matthew vỗ vỗ nàng vai,“Đi thôi, Mary.”

Margot Robbie nhẹ nhàng gật đầu, đóng lại cửa phòng, đi theo Matthew mặt sau, cũng không quay đầu lại hướng thang máy gian bên kia đi.

Nếu đáp ứng Matthew chuyển đi hắn bên kia, cũng không có cái gì không nỡ cùng do dự .

Cưỡi thang máy hạ đến tầng một, Matthew dẫn đầu ra khu chung cư, xe liền dừng ở cửa, tài xế lập tức lại đây tiếp được rương hành lý, bỏ vào cốp xe trung.

Matthew xoay người đi tiếp Margot Robbie trong tay gói to, ánh mắt ngắm đến cách đó không xa có phóng viên tại đối với bên này quay chụp, tiếp tục làm chính mình sự, toàn đương những người đó không tồn tại.

“Có cẩu tử.” Margot Robbie thấp giọng nói,

Matthew đem hai túi xách tay bỏ vào cốp xe, nói,“Không cần phải xen vào bọn họ.”

Margot Robbie gật gật đầu, thực ra đối với Matthew gần nhất trong khoảng thời gian này xử lý phương thức, cảm giác dị thường thư thái.

Vừa không che che lấp lấp lảng tránh phóng viên, cũng không cao điều nơi nơi kì yêu, phảng phất người thường như vậy, nên như thế nào ở chung liền như thế nào ở chung.

Hết thảy đều rất tự nhiên, cho nàng cảm giác chính là Matthew rất trọng thị phần cảm tình này.

Margot Robbie lên xe thời điểm, nhìn thấy đối diện tối thiểu có bảy tám cẩu tử tại giơ máy ảnh quay chụp.

Loại tình huống này, nàng cũng có chuẩn bị tâm lý, từ trở thành diễn viên từ ngày đó, liền biết ngôi sao không có khả năng có im lặng sinh hoạt.

Muốn im lặng sinh hoạt nhân, cũng sẽ không lựa chọn đương một diễn viên.

Matthew lên xe, đóng cửa xe, trực tiếp đối tài xế nói,“Hồi trang viên.” Hắn quay đầu đối Margot Robbie nói,“Ngươi xem xem còn thiếu cái gì, buổi chiều chúng ta lại ra mua.”

“Đồ của ta đều mang đủ .” Margot Robbie cường điệu nói,“Ngươi gần nhất bận rộn, thiếu mà nói ta chính mình đi ra mua liền là.”

Matthew biết Margot Robbie thích có cái gì nói cái gì, cũng không cùng nàng khách khí, nói,“Hành, đợi bận rộn xong này đoạn chúng ta đi ra ngoài nghỉ phép.”

Chuông di động thanh đột nhiên vang lên, Matthew móc ra đến xem xem, biểu hiện điện thoại là Abby - Hornacek đánh qua đến.

Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là chuyển được điện thoại, “Xin chào, nơi này là Matthew - Horner.”

“Xin chào, Matthew.” Bên kia là có điểm quen tai nữ hài thanh âm,“Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là Abby.”

Nàng còn nhắc nhở nói,“Đại học Southern California tin tức truyền thông học viện Abby - Hornacek.”

Matthew bình tĩnh nói,“Ta nhớ rõ.” Hắn ngược lại hỏi,“Ngươi có chuyện sao?”

Bên kia Abby - Hornacek nói,“Ngươi đoạn thời gian trước không phải nói muốn tới đại học Southern California tham quan sao? Ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi chừng nào thì lại đây? Ta còn chuẩn bị cho ngươi đương dẫn đường đâu.”

“Gần nhất......” Matthew nhìn Margot Robbie liếc nhìn, cũng không chột dạ, chung quy đây là hai người xác định quan hệ phía trước sự,“Ta gần nhất không có thời gian, chờ lần sau đi đại học Southern California nói sau đi.”

Bên kia truyền đến giọng nữ có điểm thất vọng,“Nga, đến lúc đó ngươi đánh cho ta điện thoại đi.”

Matthew lại lễ phép tính trở về hai câu, sau đó cúp điện thoại,

Margot Robbie nhìn nhìn Matthew, mặc dù có điểm hảo kỳ, nhịn không được muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống , nàng biết chính mình nói chuyện có điểm thẳng, lại cũng minh bạch một vài sự có thể giả bộ hồ đồ liền muốn giả bộ hồ đồ.

Chung quy, phía trước Matthew sinh hoạt cá nhân có bao nhiêu loạn, Hollywood nam ngôi sao trong đó cũng chỉ có Leonardo - DiCaprio kham kham vừa so.

Nàng ánh mắt hẳn là hướng phía trước xem, mà không phải trảo phía trước sự không buông, bằng không chính mình khẳng định sẽ buồn bực ngay cả cơm cũng ăn không vô đi.

Màu đen Benz thương nghiệp xe rất nhanh tiến vào Beverly Hills, từ im lặng trên đường chạy qua, chậm rãi quẹo vào một tòa cự đại trang viên đại môn.

Margot Robbie xuyên thấu qua xe thuyền, quan sát đến bên ngoài trang viên, đối với trang viên cự đại cũng không hảo kì cùng hạng mục, như là này đống chiếm rộng lớn hào trạch, thật muốn so lớn nhỏ mà nói, so nhà nàng tại Dolby nông trang kém xa.

“Tòa nhà này mua sắp mười năm .” Matthew đơn giản giới thiệu nói,“Vị trí rất không sai.”

Margot Robbie gật gật đầu, đối với Beverly Hills bất động sản thị trường, bao nhiêu nghe nói qua một điểm, này đoạn thêm này diện tích, hiện tại không có bảy tám ngàn vạn dollar căn bản cầm không được đến.

Xe dừng ở biệt thự phía trước mặt, Matthew cầm lấy hành lý, mang theo Margot Robbie trước lên lầu hai chủ phòng ngủ.

“Xác thật không sai.” Margot Robbie phóng hảo hành lý, đi đến cự đại trước cửa sổ sát đất, phóng nhãn nhìn ra xa phương xa,“Có thể nhìn thấy hơn phân nửa Beverly nội thành.”

Matthew đi đến bên người nàng, chỉ chỉ phương xa một mảnh cao lầu, nói,“Chỗ đó chính là thế kỷ thành , phòng công tác làm công địa điểm liền tại bên trái đếm thứ hai cao trên cao ốc.”

Margot Robbie hảo kỳ hỏi,“Của ngươi số 13 phòng công tác?”

Matthew rót hai ly thủy, đem trong này một ly đưa cho Margot Robbie, nói,“Sớm nhất thời điểm tại Burbank, sau này chuyển đến thế kỷ thành.”

Hắn uống mất trong chén thủy,“Ta mang ngươi tham quan một chút đi.”

Margot Robbie là lần đầu tiên tới nơi này, đương nhiên cũng sẽ hảo kỳ, nói,“Hảo a.”

Hai người trước ra biệt thự, ở bên ngoài hoa viên cùng sảnh trước rừng cây cùng với sân tennis đẳng địa phương dạo qua một vòng, theo sau trở lại biệt thự bên trong, lại đi Matthew thư phòng cùng địa hạ hầm rượu nhìn nhìn.

Matthew uống rượu, lại không giống Johnny - Depp như vậy say rượu, hầm rượu đại bộ phận địa phương đều là không.

Từ dưới lòng đất hầm rượu đi lên, phản hồi phòng khách trên đường, Margot Robbie thấy được một trang cửa kim loại phòng, hảo kỳ hỏi,“Đây là kho bảo hiểm sao?”

Phòng chẳng những là cửa kim loại, còn trang bị máy nhận biết vân tay, hiển nhiên không phải bình thường địa phương.

“Ngươi muốn xem?” Matthew đi đến máy nhận biết vân tay tiền.

Đây là gần nhất hai năm hắn hao phí tuyệt bút tiền tài cùng thời gian chuyên môn tạo ra cái kia phòng chơi.

“Không có phương tiện liền tính .” Margot Robbie hảo kỳ liền viết ở trên mặt.

Matthew xem xét vân tay, cửa kim loại chậm rãi mở ra, tiếp đón Margot Robbie,“Thứ bên trong có chút đặc biệt, nhìn thấy sau đừng sửng sốt.”

Margot Robbie đuổi kịp Matthew, vẫn là mau ngôn mau ngữ,“Ta thứ gì chưa thấy qua.”

Khi nói chuyện, nàng đi theo Matthew bên cạnh tiến vào phòng, phía sau cửa kim loại chậm rãi khép lại, gian phòng bên trong hết thảy triển lộ tại trước mắt.

Sau đó, Margot Robbie ngây ngẩn cả người.

Phòng trung tâm là từ trên trần nhà buông xuống đến hai kim chúc vành khuyên, cực kỳ giống thể thao trung vòng treo, chỉ là độ cao càng thấp, đại khái nàng trảo kim chúc hoàn mà nói, chân miễn cưỡng có thể gặp được sàn.

Vòng treo bên trái là thập tự giá, trên thập tự giá có chút thuộc da bao khỏa kim chúc bộ; Bên phải là nàng cũng không biết làm gì dùng cái giá, tạo hình tinh xảo mà lại kỳ lạ.

Margot Robbie cũng không phải ngây thơ nữ hài, chưa thấy qua tổng nghe nói qua, nháy mắt liên tưởng đến mấy thứ này tác dụng.

Tiếp, nàng xem hướng phòng hai bên, đó là rất nhiều trong suốt tủ thủy tinh, bên trong phóng từng kiện tinh xảo công cụ, không cần lại cẩn thận phân biệt, nàng cũng biết này mấy đều là làm cái gì dùng.

Matthew tên hỗn đản này, đam mê không phải bình thường rộng khắp a. Margot Robbie nhìn chằm chằm màu trắng nến sáp cùng màu đen roi, sắc mặt có điểm trắng bệch, người này sẽ không mê luyến này sao?

“Có mấy người thực thích ngoạn chút đặc biệt đa dạng.” Matthew vẫn là ăn ngay nói thật,“Ta bao nhiêu có điểm hảo kỳ, chuyên môn kiến một phòng chơi.”

Margot Robbie quay đầu nhìn về phía hắn, trực tiếp hỏi,“Ngươi sẽ không muốn cho ta cùng ngươi chơi này đó đi?”

Matthew lắc đầu,“Sẽ không, ta chưa từng có bắt buộc bất luận kẻ nào chơi qua này mấy.” Hắn chỉ chỉ vòng treo vài thứ kia,“Quay đầu ta để người tất cả đều hủy đi.”

Margot Robbie vừa định gật đầu, bỗng nhiên cảm giác để giống như cũng không sai, nói,“Đừng dỡ, giữ đi.” Nàng là sảng khoái nhân,“Nói không chừng chúng ta ngày nào đó cũng tưởng ngoạn điểm đặc biệt đâu?”

Nghe nói như thế, Matthew một tay đem Margot Robbie kéo lại đây,“Không bằng liền hiện tại đi.”

Hai người vừa thông đồng cùng một chỗ, chính là lửa nóng nhất thời điểm, vừa nhẫn nại không được cũng không tưởng nhẫn nại, rất nhanh ôm ở cùng nhau.

Đương nhiên, Margot Robbie đối kia vài trò chơi chỉ là hảo kỳ, cũng không cảm thấy hứng thú.

Tiếp cận giữa trưa thời điểm, hai người mới từ phòng chơi trung đi ra, đi trên lầu phòng ngủ xung qua tắm, đổi thân quần áo, tại phòng ăn (nhà hàng) nếm qua cơm trưa, Matthew tự mình lái xe chở Margot Robbie đi Roeder đường cái mua sắm, có chút sinh hoạt vật phẩm cần mua.

Margot Robbie ngồi ở trên phó điều khiển, cột chắc dây an toàn, nói,“Ta chính mình lái xe đi liền được rồi.”

Matthew lái xe ra trang viên,“Ta nay buổi chiều tạm thời không công tác, ngày mai ta liền không thời gian cùng ngươi .”

Xe rẽ lên đường chính, hắn mở ra điều khiển vị bên cạnh trữ vật hộp, cầm ra một chuỗi xe Benz chìa khóa, đưa cho Margot Robbie, nói,“Đây là gara bên trong sở hữu xe chìa khóa, của ta thương nghiệp hợp đồng có quy định, gara bên trong tất cả đều là xe Benz, bất quá đều là chút việt dã cùng thương vụ loại xe lớn, quay đầu ngươi xem có thích sao?”

Margot Robbie cũng không cùng Matthew khách khí,“Ta thích việt dã, mượn ngươi thường xuyên khai chiếc Benz kia G cấp mấy tuần, ta mua xe mới trả lại cho ngươi.”

Matthew cũng không ở trên loại việc nhỏ này so đo,“Ngươi xem xử lý đi.”

Này mấy xe Benz tất cả đều là mới nhất khoản tiền thức, do Mercedes Benz phương diện miễn phí cho hắn này người phát ngôn cung cấp.

Về phần Margot Robbie muốn mua xe mới, hắn sẽ không can thiệp, lấy Margot Robbie thu nhập, mua một chiếc hảo điểm xe rất nhẹ nhàng.

Xe còn chưa tới Roeder đường cái, di động lại một lần vang , điểm ấy gọi điện thoại người tới là Ronan - Farrow.

Matthew không nói hai lời, tại ven đường tìm địa phương tạm thời dừng lại xe, chuyển được điện thoại nói vài câu, đối Margot Robbie nói,“Xin lỗi, thân ái , ta có việc gấp, không thể cùng ngươi .”

Margot Robbie gật đầu,“Ngươi đi trước bận rộn, ta chính mình là có thể.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 978: Đang Hành Động

Đến Roeder đường cái, Matthew buông xuống Margot Robbie, lập tức chạy tới Burbank, còn chưa ra Beverly Hills, liền điện thoại thông tri Helen - Hermann cùng Amanda, lại bấm gọi David - Ellison dãy số.

Chờ hắn đuổi tới Thiên Sứ trù tính công ty khi, Helen - Hermann, Amanda cùng David - Ellison đã chờ ở một gian phòng họp trung.

“Đợi lâu.” Matthew kéo ra ghế dựa ngồi xuống, tiếp nhận Helen - Hermann truyền đạt chén nước, đặt ở trước mặt hội nghị trên bàn, nói thẳng,“Ronan - Farrow vừa đánh cho ta điện thoại, hắn bên kia đã thống kê hoàn tất, lấy đến ít nhất ngũ hạng trên đây mấu chốt chứng cớ.”

David - Ellison phi thường có hứng thú,“Muốn bắt đầu sao?” Hắn nở nụ cười,“Matthew, ta nhưng là đợi đã lâu.”

Nếu không phải Harvey - Weinstein sử ngáng chân, hắn cùng Megan đầu tư [ Truy sát Bin Laden] cũng sẽ không kéo đến hiện tại mới hoàn thành.

Helen - Hermann nhìn về phía Amanda bên kia,“Bob - Weinstein bên kia đâu?”

“Cơ bản không có vấn đề.” Amanda nghĩ nghĩ, nói,“Tốt nhất lại đợi một đoạn thời gian, ta đang tại tìm thích hợp cơ hội, cùng Bob - Weinstein gặp một mặt.”

Matthew dọc theo đường đi lại đây, đã từng có tương quan suy xét ,“Ta cũng phải đi New York gặp Ronan - Farrow, hiện tại không phải tốt nhất phát động thời cơ.”

David - Ellison có chút gấp không thể chờ, hỏi,“Lúc nào thích hợp?”

Matthew không đáp lại, ngược lại hỏi,“Trong một năm, Harvey - Weinstein lúc nào tối cao điệu? Lúc nào tối phong cảnh?”

Amanda cùng Helen - Hermann liếc nhau, minh bạch Matthew ý tứ.

“Ngươi là nói......” David - Ellison cùng Matthew vừa là bằng hữu, lại có nhiều năm hợp tác, cũng có một ít ăn ý, lập tức trước mắt sáng lên,“Ngươi là nói mùa trao giải?”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Không sai, kế hoạch của ta là tại Harvey - Weinstein tối đắc ý mùa trao giải cho hắn một kích trí mệnh !”

David - Ellison đối với Matthew có loại mạc danh tin tưởng,“Hảo !”

Amanda nhắc nhở nói,“Tốt nhất chờ ta cùng Bob - Weinstein tiếp xúc sau.”

Helen - Hermann biết Harvey - Weinstein tại Hollywood thế lực, bằng không bọn họ cũng sẽ không lên kế hoạch thời gian dài như vậy, cũng nói,“Ta với ngươi cùng đi New York, xem xem Ronan - Farrow thu thập chứng cớ.”

“Có thể.” Matthew chậm rãi chuyển động chén nước,“Chúng ta ngày mai liền đi.”

Helen - Hermann nhìn Amanda liếc nhìn,“Ngươi cùng nhau sao?”

“Cùng nhau đi.” Amanda nói.

Helen - Hermann cầm lấy điện thoại, gọi cho dãy số, khiến trợ lý đi đặt vé máy bay.

Đẳng Helen - Hermann nói chuyện điện thoại xong, Matthew thoáng hạ giọng,“Cụ thể làm như thế nào, chờ chúng ta từ New York trở về sau, lại cùng nhau thương nghị.”

“Hảo.” David - Ellison dặn dò Matthew,“Đến lúc đó nhất định đánh cho ta điện thoại, ta khó chịu Harvey - Weinstein rất lâu .”

Thực ra hắn ban sơ nhìn thấy Harvey - Weinstein vài lần, liền huyên phi thường không thoải mái, huống hồ Harvey - Weinstein thế nhưng cấp Matthew bày lớn như vậy một cái bẫy, cũng chính là Matthew nhận ra , nếu không nhận ra được đâu?

Không nói Matthew là hắn số lượng không nhiều mấy cái bằng hữu, chỉ riêng nghĩ đến Matthew một khi ra vấn đề tất nhiên sẽ mang đến tổn thất, hắn liền vô cùng căm tức.

Hắn lão cha dám hận Bill - Gates, hắn này đương nhi tử , nếu liên Harvey - Weinstein cũng không dám hận, cũng quá hùng .

Mấy người đều nghiệp vụ bận rộn, không có nhiều tại Thiên Sứ trù tính công ty dừng lại, Matthew cùng David - Ellison dẫn đầu cáo từ rời đi.

“Không nghĩ tới, Matthew thật giao bạn gái.” Amanda đến hiện tại còn khó tin.

Helen - Hermann nâng kính mắt, nói,“Hắn hai lần thiếu chút nữa chết mất, bồi ở bên cạnh người đều là Margot Robbie, phỏng chừng là nhận đến xúc động đi.”

Amanda nhẹ nhàng gật đầu,“Từ tử cảnh trung chạy trốn, có lẽ đây là Matthew thay đổi nguyên nhân chủ yếu.”

“Hẳn là đem.” Helen - Hermann nhẹ giọng nói,“Thực ra tại kia lần sự cố phía trước, Matthew đã tại cải biến, hắn tâm tính ra điểm vấn đề, ta một độ cho rằng hắn sẽ xuất hiện không ổn định tình huống, hiện tại thoạt nhìn hảo nhiều.”

Nàng khe khẽ thở dài,“Một chính thức bạn gái, một đoạn bình thường cảm tình, ổn định hắn tâm tính.”

Lúc ấy nàng một độ cho rằng Matthew nhu cầu cấp bách muốn đi xem tâm lý thầy thuốc.

Amanda nhìn về phía Helen - Hermann,“Vì sao là Margot Robbie đâu?”

“Ngươi không cảm thấy rất thích hợp sao?” Helen - Hermann bình tĩnh nói,“Tra nam phối tra nữ, trời sinh một đôi.”

Bên kia, Matthew cùng David - Ellison hạ tầng hai, vừa trò chuyện bên cùng nhau hướng tới đại môn bên kia đi, David - Ellison đề tài chuyển tới vừa xác định đầu tư điện ảnh bên trên.

“Đúng, còn chưa đối với ngươi nói tiếng cám ơn đâu.” Hắn cười đối Matthew nói,“Ngươi giới thiệu cái kia hạng mục, ta cho rằng rất không sai, Megan quyết định làm tương lai Oscar trọng điểm hạng mục.”

Matthew lắc đầu,“Giữa chúng ta không cần như vậy khách khí.”

David - Ellison nhẹ nhàng gật đầu,“Yên tâm, ta sẽ không theo ngươi khách khí .” Hắn nói thẳng,“Ngươi cũng xem qua cái kia hạng mục, có cái gì đề nghị sao?”

Thiếu Matthew tham dự, hắn tổng cảm giác thiếu điểm cái gì, tin tưởng không phải đặc biệt chân.

Matthew nghĩ nghĩ, nói,“Tốt nhất thỉnh hắc nhân làm đạo diễn, lại thỉnh hắc nhân người sản xuất, tạo ra một thế mười phần hắc nhân đội hình.”

Loại này hắc mệnh quý phim, lớn nhất ưu thế chính là màu đen.

David - Ellison cũng không phải mới vào nghề nhân, lập tức minh bạch Matthew ý tứ,“Ý kiến hay.”

Hai người đi ra đại môn, phất phất tay lên phần mình xe, ly khai Thiên Sứ trù tính công ty.

Matthew ngồi ở trên xe, trước cấp Margot Robbie đánh điện thoại, Margot Robbie còn tại Roeder trên đường cái mua sắm, nữ nhân đi dạo thương trường cần thời gian, nhất thời hoàn không được sự, hắn dứt khoát khiến tài xế đi thế kỷ thành, đi Bella - Anderson chỗ đó, cầm nàng thống kê tư nhân thương vụ phi cơ tư liệu.

“Ta xem xét rất nhiều phi cơ chế tạo thương tư liệu.”

Trong văn phòng, Bella - Anderson đem đại một xấp tư liệu giao cho Matthew sau, nói,“Cũng góp nhặt rất nhiều người sử dụng sử dụng chi tiết, ta đề nghị ngươi trọng điểm chú ý Gulfstream công ty cùng Boeing máy bay dân dụng sản phẩm.”

Matthew nghĩ nghĩ,“Boeing coi như hết.”

Trước đó không lâu xuất hiện trục trặc chính là chiếc Boeing máy bay dân dụng, hắn khó tránh khỏi có điểm không thích Boeing.

Gulfstream công ty mà nói, Matthew cũng biết, trước mắt trên thế giới sinh sản xa hoa, đại hình công vụ cơ nổi tiếng doanh nghiệp, tổng bộ ở Mĩ quốc bang Georgia, kì mẫu công ty là trên quốc tế được hưởng nổi danh vũ hàng cự nhân -- thông dụng động lực công ty.

Matthew lúc này không có việc gì, lật ra kia phân tư liệu nhìn lên, ánh mắt rất nhanh tập trung ở Gulfstream công ty hai khoản chủ đánh sản phẩm mặt trên --G550 cùng G650.

Trong đó, trọng điểm chú ý là G650, đây là trước mắt công nhận kỹ thuật tiên tiến nhất thương vụ phi cơ một trong.

So với bình thường thương vụ phi cơ, này khoản sản phẩm cabin không gian càng dài, càng rộng, so bất cứ khác đồng loại khoang thuyền càng thêm rộng mở, có thể đồng thời dung nạp 18 danh hành khách.

Còn có nhiều loại giải trí thiết kế, bao gồm vệ tinh điện thoại, vô tuyến hệ thống mạng, có năng lực vì hành khách cung cấp muôn màu muôn vẻ phi hành hoàn cảnh.

Đây cũng là trước mắt sở hữu thương vụ phi cơ trung, đầu lớn nhất, tốc độ nhanh nhất, công năng toàn diện nhất, đương nhiên cũng là quý nhất một trong.

Gulfstream G650 hành trình vượt qua 8000 dặm Anh, từ London cất cánh này tối cao khi tốc có thể đến New York, nếu dùng tương đối tiết kiệm xăng tuần tra tốc độ, trực tiếp bay đến Los Angeles cũng rất nhẹ nhàng.

Về phần giá nha, người bình thường khẳng định không thể nhận, phổ thông nhất phiên bản cũng cần 6000 vạn dollar tả hữu, lại càng không cần nói sử dụng khi duy hộ cùng với tổ máy nhân viên phí tổn đợi đã (vân vân).

Matthew khép lại tư liệu, đối Bella - Anderson nói,“Như vậy, ngươi liên hệ Gulfstream công ty, mau chóng an bài một lần tham quan, ta đi xem xem Gulfstream sản phẩm.”

Lấy hắn hiện tại thân gia cùng kiếm tiền năng lực, vô luận mua vẫn là sử dụng, cho dù là nhất sang quý G650 phi cơ, với hắn mà nói cũng không có cái gì áp lực đáng nói.

“Hảo.” Bella - Anderson lập tức nói,“Ta hôm nay liền cho bọn họ gọi điện thoại, thuận tiện phát chính thức bưu kiện.”

Matthew gật gật đầu, hôm nay có được tư nhân phi cơ không lại là mới mẻ sự, nhưng này đài Gulfstream G650 tư nhân phi cơ thật đúng là không tốt đẳng, bởi vì có được nó trừ cần tiền tài ngoài, còn cần thời gian -- từ dưới đơn đặt hàng đến lấy hàng tất yếu hao phí mấy năm lâu.

Muốn có được nó trừ muốn có rất sâu túi ngoài còn muốn phi thường có kiên nhẫn, bởi vì từ dưới đơn đặt hàng đến lấy hàng tất yếu hao phí một năm thậm chí càng dài thời gian, tuy rằng muốn tiêu phí khổng lồ tiền tài cùng thời gian, bất quá phi cơ chế tạo loại sự tình này, chậm công ra việc tinh tế không phải không có đạo lý .

Nếu xem qua vật thực, năm nay có thể đặt được mà nói, giao phó thời gian nhanh nhất cũng muốn đợi đến năm sau.

Nghe nói Gulfstream công ty còn có thuê nghiệp vụ, đến lúc đó có thể đặt được mà nói, tại phi cơ giao phó phía trước, có thể từ Gulfstream công ty cho thuê một chiếc thương vụ phi cơ dùng.

Có lẽ chính mình có thể đi khảo phi hành giấy phép? Matthew không khỏi sinh ra ý tưởng này, Hollywood lấy đến phi hành giấy phép ngôi sao không thiếu, nổi tiếng nhất chính là Harrison - Ford, vị này điều khiển Millennium Falcon tại vũ trụ cao tường qua cự tinh, thường xuyên điều khiển chính mình loại nhỏ tư nhân phi cơ, tại nam California bay tới bay lui.

Đương nhiên, làm phi chuyên nghiệp cấp tuyển thủ, sự cố ra cũng có vài lần.

Nghĩ đến tin tức trung Harrison - Ford thiếu chút nữa rơi máy bay cúp, Matthew lại buông tay khảo phi hành giấy phép tính toán, an toàn vẫn là trọng yếu nhất .

Vẫn tại phòng làm việc đợi đến tan tầm, hắn mới rời đi thế kỷ thành đi Roeder đường cái, tại tinh phẩm điếm tập trung khu vực tìm đến Margot Robbie, Margot Robbie phóng hảo mua gì đó, cùng hắn cùng nhau quay trở về Horner trang viên.

Từ hôm nay trở đi, trang viên coi như là có nửa nữ chủ nhân.

Cảm tình sự rất khó nói, ngay cả Matthew cùng Margot Robbie, cũng vô pháp cam đoan hai người có thể vẫn đi xuống.

Hiện tại xã hội này, phân phân hợp hợp thật sự là rất bình thường bất quá .

Ngày hôm sau, Matthew hội hợp Amanda cùng Helen - Hermann chạy tới New York, ba người tại New York đợi vài ngày, vẫn ở phân đầu hành động.

Matthew cùng Helen - Hermann thấy Ronan - Farrow, xác định hắn thu thập chứng cớ phi thường trí mạng.

Amanda tìm cơ hội gặp được Bob - Weinstein, vị này giấu ở phía sau màn nhân vật, phi thường tưởng thu hồi hơn hai mươi năm qua bị Harvey - Weinstein cướp đi hết thảy.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 979: Conjuring

Từ New York trở về, Matthew lại cố ý chú ý dưới trước mắt nữ quyền vận động cùng xã hội tình thế, xác định lấy tình huống hiện tại, có cực cao tỷ lệ, đem Harvey - Weinstein triệt để đánh xuống trần ai.

Đương nhiên, ai cũng không thể cam đoan nhất định có thể thành công.

Matthew triệu tập Amanda, Helen - Hermann cùng David - Ellison, liên tục mấy ngày tại Thiên Sứ trù tính công ty bàn bạc, chế định chi tiết kế hoạch cùng dự bị phương án, thậm chí còn làm tốt căn cứ thực tế tình huống đúng lúc thay đổi kế hoạch chuẩn bị.

Chung quy, toàn bộ xã hội bánh xe đều tại không ngừng lăn lộn biến hóa, kế hoạch tất nhiên muốn phù hợp đến lúc đó thực tế tình huống.

Phát động thời gian, tắc đặt ở tân niên sau, khoảng thời gian này mùa trao giải tiến vào mấu chốt nhất thời khắc, Harvey - Weinstein tại quá khứ vài năm bao giờ cũng là tân niên sau Hollywood phát triển nhất nhân vật, vừa lúc có thể cho hắn đến đón đầu thống kích.

Chỉnh sự kiện, từ ban sơ lên kế hoạch, đến thu thập chứng cớ, phân liệt Weinstein huynh đệ, hao phí mấy năm thời gian.

Matthew giống như là ẩn nhẫn nhất thợ săn, vẫn chờ đợi một kích trí mệnh cơ hội.

“Ta luôn cảm giác ngươi tại lên kế hoạch chuyện gì.”

Chạy ô tô trung, Margot Robbie hảo kỳ hỏi,“Ngươi gần nhất có điểm thần bí.”

Matthew chỉnh chỉnh nơ, cười nói,“Là tại lên kế hoạch một đại sự.” Hắn có thể nhìn ra Margot Robbie hảo kỳ, dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc,“Bây giờ còn không đến nói cho ngươi thời điểm.”

Margot Robbie càng hiếu kỳ ,“Ngươi đây là tại câu động ta hảo kì tâm.”

Matthew xòe tay, nói,“Mary, ngươi biết , ta không phải người tốt, tổng tại kế hoạch một ít chuyện xấu, này mấy ngươi vẫn là không biết cho thỏa đáng.”

Margot Robbie gật gật đầu, lộ ra thiện giải nhân ý một mặt,“Nếu áp lực quá lớn, ta vĩnh viễn là ngươi tốt nhất kể ra đối tượng.”

Tuy rằng phi thường hảo kì, nhưng Matthew không nói, nàng cũng liền đem hảo kỳ áp đi xuống.

“Không nói này mấy .” Matthew dắt tay nàng,“Vẫn là ngẫm lại qua sẽ như thế nào ứng đối phóng viên đi.”

Bọn họ là đi tham gia Conjuring lễ công chiếu lần đầu, đây là hai người đi đến cùng nhau sau, lần đầu tiên công khai lộ diện.

Margot Robbie có vẻ rất nhẹ nhàng,“Ta tưởng qua, liền cùng phía trước như vậy, chúng ta nên thế nào liền thế đó, không đi quản phóng viên cùng truyền thông.”

Lần này đến phiên Matthew hảo kỳ ,“Ngươi tâm tính ngược lại là không sai.”

“Ta nhớ rõ tại quay chụp American Sniper khi ngươi từng nói, show ân ái chết đến mau, đúng không?” Margot Robbie nói năng hùng hồn đầy lý lẽ,“Ta mấy ngày này cố ý tra xét, Hollywood kia vài càng cao điều tình lữ, ra vấn đề tốc độ thường thường càng nhanh.”

Lời này rất có đạo lý, Matthew phi thường đồng tình, cho nên đi lên Conjuring lễ công chiếu lần đầu thảm đỏ, hai người chỉ là khoác tay rất nhanh đi qua thảm đỏ, tiến vào truyền thông khu sau, có phóng viên hô lớn muốn hai người bày ra ân ái tạo hình quay chụp, bọn họ cũng không có để ý tới.

Thậm chí, tại Matthew này người sản xuất tiến vào phỏng vấn khu nhận phóng viên phỏng vấn khi, Margot Robbie đều chưa trôi qua, trực tiếp vào rạp hát.

Matthew cự tuyệt về hắn cùng Margot Robbie vấn đề, chỉ nói lên điện ảnh bản thân,“Lúc này trở thành sử thượng tối dọa người phim một trong, bởi vì nó là căn cứ một ít hiện thực thế giới phát sinh sự kiện cải biên mà đến, James Wan đạo diễn cũng làm đến tốt nhất.”

Liền tại cách hắn không xa địa phương, James Wan cũng tại nhận phỏng vấn,“Bộ điện ảnh này phong cách cùng ta phía trước phim đều không là rất giống nhau. Ở trong bộ phim này ta sử dụng rất truyền thống phim kinh dị phong cách, khiến nó thoạt nhìn giống như là một bộ 1970 niên đại điện ảnh như vậy. Âm nhạc phương diện, của ta lựa chọn cũng rất truyền thống, sử dụng phim kinh dị tiêu chuẩn âm nhạc. Ta tưởng làm , chính là quay chụp một bộ truyền thống mà có kinh điển hình thức phim kinh dị.”

Matthew lại bậy bạ vài câu gì chân thật sự kiện cải biên linh tinh mà nói, đi ra phỏng vấn khu.

Nói lên, những lời này cũng là sự thật, bởi vì phim trung Warren vợ chồng là chân thật tồn tại nhân vật, nhưng từ mặt khác đến nói, chân thật cải biên chỉ là vì tuyên truyền điện ảnh chế tạo mánh lới.

Rất nhiều người xưng Warren vợ chồng là hai lừa đảo, bởi vì bọn họ điều tra án kiện rất ít có có thể đứng vững chân , rất nhiều bị điều tra đối tượng sự hậu đều khởi tố đôi vợ chồng này, tỏ vẻ hư cấu một đống về chính mình cố sự đi kiếm tiền, có mấy cái không có khởi tố sau này trải qua điều tra đều có hít thuốc phiện sử, loại này “Chứng nhân” Chứng từ căn bản không có có thể tin tính, trong phim này phòng ở nguyên hình hiện tại liền có nhân ở, hảo hảo việc gì cũng không có.

Cái gọi là chân thật cải biên nha, chân thật chỉ có 20%, còn thừa 80% tất cả đều là biên.

Trên tuyên truyền tự nhiên là như thế nào có lợi nói như thế nào.

So với Blair Witch Project linh tinh , Conjuring tuyên truyền tuyệt đối xa xa cao hơn lương tâm tuyến.

Tiến vào rạp chiếu phim, Matthew đi trước phòng khách quý, còn chưa nhìn thấy Margot Robbie, Mackenzie Foy liền nhu thuận lại đây cùng hắn chào hỏi.

“Đáng tiếc ta không thể nhìn điện ảnh, một hồi muốn đi .” Mackenzie Foy không phải không có tiếc nuối.

Này bộ phim là R cấp phân cấp, nàng là không có cách nào khác tại rạp chiếu phim xem này bộ phim .

Matthew vỗ nhẹ nhẹ dưới nàng vai,“Quay đầu ta để người cho ngươi đĩa, bất quá, ngươi tất yếu hướng ta cam đoan, muốn tại cha mẹ cùng đi dưới xem.”

Mackenzie Foy lập tức thành khẩn hứa hẹn nói,“Ta thề !”

Này nữ hài rất manh rất khả ái, có thể nói phi thường thảo hỉ, Helen - Hermann làm nàng người đại diện, cũng cùng Matthew trò chuyện qua, có nữ đồng linh tinh nhân vật, có thể ưu tiên suy xét nàng.

Margot Robbie cùng Nicolas Cage hàn huyên vài câu, theo sau liền thấy được Matthew, thấy hắn cùng một tiểu cô nương trò chuyện qua sau, một cao gầy xinh đẹp nữ nhân tìm qua.

Kia nữ nhân danh khí không lớn, bất quá Margot Robbie nghe nói qua nàng, Amber - Heard, Matthew trong miệng có đặc thù đam mê xinh đẹp nữ nhân.

Nhìn thấy Matthew cùng Amber - Heard thần thần bí bí đang nói cái gì, Margot Robbie chỉ là thở dài, từ Âu Châu trở lại Los Angeles có đoạn thời gian , cùng loại tình huống xuất hiện qua không ít lần, nhưng phàm là Hollywood tổ chức công khai hoạt động trường hợp, nhìn không tới cùng Matthew từng có một chân nữ ngôi sao hoặc là nữ model, thật sự là rất hiếm thấy .

May mà Matthew chỉ là cùng các nàng trò chuyện vài câu mà thôi.

Margot Robbie cũng cảm thán, chính mình tâm lý tố chất đầy đủ hảo, có lẽ xuống phi cơ kia một khắc, liền đoán trước đến hiện tại cục diện, làm tốt chuẩn bị tâm lý.

Nàng không chỉ một lần nói cho chính mình, quá khứ đều qua , muốn hướng phía trước xem.

Huống hồ, trong khoảng thời gian này tới nay, Matthew đều tại lấy thực tế hành động, chứng minh hắn hứa hẹn.

“Chờ đợi gần một năm, Harvey - Weinstein cũng có chút không kiên nhẫn .” Amber - Heard hạ giọng, đối Matthew nói,“Hắn khiến ta tăng lớn liều lượng, khiến ngươi sớm điểm suy sụp mất.”

Nàng lại tới gần một điểm, thanh âm ép tới càng thấp,“Còn tưởng khiến ta chụp xuống càng nhiều thứ, vu cáo ngươi.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Lại cùng hắn chu toàn một đoạn thời gian, không dùng được rất lâu .”

“Thật sao?” Amber - Heard trừng lớn ánh mắt.

Matthew thanh âm cũng rất thấp,“Ngươi trở về nhiều xem xem kia bộ tiểu thuyết, nghiền ngẫm dưới nữ chính tâm lý, cái kia hạng mục sang năm bắt đầu trù bị quay chụp, ngươi là tuyệt đối nữ chính !”

Amber - Heard trong mắt tất cả đều là sáng rọi,“Đến trước quay chụp, ta sẽ lại đọc mười lần.”

Tuy rằng tiểu thuyết chừng mực quyết định cải biên điện ảnh chừng mực tất nhiên rất lớn, nhưng tiểu thuyết cực kỳ oanh động, cải biên điện ảnh thiên nhiên liền sẽ nhận đến cự đại chú ý, thêm Matthew aura, đến lúc đó khẳng định giống cái kia Margot Robbie liếc nhìn, điện ảnh không công chiếu liền có thể hồng rối tinh rối mù.

Về phần kia vài đại xích độ vai diễn, đối với nàng đến nói là vấn đề sao?

So với nàng cùng Matthew ngoạn được kia vài, tiểu thuyết bên trong miêu tả đều là tiểu ý tứ.

Matthew cùng Amber - Heard lại thương nghị vài câu, xem xem thời gian chênh lệch không nhiều, tìm đến Margot Robbie, mang theo cùng nhau vào phòng chiếu phim.

Conjuring khủng bố chi lữ cũng chính thức mở ra.

Đây là một bộ điển hình quỷ ốc loại phim kinh dị.

Quỷ ốc cùng khu ma làm kinh sợ loại phim hai đại trụ cột, có thể nói phim kinh dị vĩnh viễn lưu truyền nơi phát ra, hơn nữa quỷ ốc lại có thể thuận lý thành chương quá độ đến quỷ phụ thân cái gì, càng dễ dàng hấp dẫn người xem.

Vì chế tạo “Chân thật sự kiện” Cải biên hiệu quả, phim vừa lên đến, chuyên môn hao phí vài phút, giảng thuật “Annabelle” Này càng thêm chân thật oa nhi, hậu tục triển khai lại hoàn toàn là một cố sự khác, Annabelle kia vài phút “Chân thật “Oa nhi cố sự, chính là dùng đến cấp mặt sau “Không chân thật” cố sự làm trải đệm, khiến chúng nó thoạt nhìn càng chân thật.

20 thế kỷ bảy mươi niên đại, Roger cùng Caroline hai vợ chồng mang theo bọn họ năm khả ái mĩ lệ nữ nhi, chuyển đến ở Rhode Island Harrisville một tràng cũ trạch cư trụ.

Phòng ốc tuy rằng cũ kỹ tang thương, lịch sử dài lâu, thế nhưng lại khiến Roger một nhà cảm nhận được trở về điền viên khoái hoạt cùng vui sướng. Ai ngờ ngày vui ngắn chẳng tầy gang, liên tiếp quái dị sự kiện lần lượt xuất hiện, lệnh các nữ hài kinh thanh rít the thé, cũng khiến Roger vợ chồng thần kinh banh tới cực điểm.

Vì thế, bọn họ triển chuyển tìm đến lúc ấy tối phụ nổi danh Warren vợ chồng.

Trượng phu Ed - Warren là Thiên Chúa giáo hội duy nhất tán thành Khu ma sư, thê tử Lorraine - Warren tắc có được nhìn thấy linh thể năng lực. Bọn họ không cần tốn nhiều sức liền xác định này tòa âm khí mười phần căn phòng lớn mấu chốt sở tại, mà vì chinh được giáo hội trừ linh cho phép, bọn họ tất yếu xâm nhập trong lúc này sưu tập ác linh tồn tại chứng cớ......

Có thể nói, chỉnh bộ phim phục cổ vị mười phần, không có huyết tương, không có phản chuyển, không có cả kinh nhất chợt, liên mặt quỷ đều là mơ mơ hồ hồ, chỉ dùng hắc ám cùng phong bế không gian cùng với thanh hiệu xây dựng khủng bố cảm càng hiển chân thật, hoàn toàn bảy mươi niên đại phong mạo.

Này bộ phim, cũng vi khủng bố vũ trụ hậu tục triển khai làm đủ trải đệm, tỷ như mấy lần đặc tả ra kính “Annabelle” Oa nhi, còn có quỷ dị bát âm hộp đợi đã (vân vân).

Nghe được rạp chiếu phim liên tiếp kinh hô, nhìn thấy phim chất lượng, Matthew cũng hạ quyết tâm, khiến James Wan tại khủng bố vũ trụ trung nhiều dừng lại một đoạn thời gian, khủng bố vũ trụ điện ảnh cũng không cần bốn phía vẩy tóe huyết tương, xảo diệu cố sự bố cục cùng hồn xiêu phách lạc tâm lý kinh sợ cùng không khí nhuộm đẫm mới là lớn nhất đòn sát thủ.

Từ này bộ Conjuring thượng xem, James Wan tại dùng cực kỳ thuần khiết thủ pháp chế tác khủng bố ánh tượng, hơn nữa hiệu quả là thập phần xuất chúng , nhất là đối với một vị như thế tuổi trẻ thanh niên đạo diễn đến nói, trong đó công lực càng là rõ rệt .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 980: Biết Người Khéo Dùng

Lễ công chiếu lần đầu chấm dứt sau, Matthew cố ý mời James Wan lên hắn xe, James Wan vừa tại Beverly Hills mua vào một đống hào trạch, cự ly Horner trang viên không tính xa, hai người coi như là tiện đường, vừa lúc mượn trong khoảng thời gian này nói chuyện.

“James, kế tiếp kế hoạch nghĩ xong sao?” Matthew hỏi.

“Cơ bản xác định .” James Wan tâm tình tương đương hảo, cười nói,“Ta cùng Warner Bros nhân nói qua , sang năm mùa xuân Insidous 2 có thể phát hành, còn có [ Conjuring 2] đang tại trù bị, nếu không có ngoài ý muốn mà nói, sang năm Halloween lịch phát hành có thể phát hành.”

Matthew gật gật đầu, không đợi hắn tiếp tục đặt câu hỏi, James Wan tiến thêm một bước giải thích nói,“Ta cho rằng, chúng ta tạm thời lấy Conjuring cùng Insidious series làm chủ, dùng này hai series đánh chắc cơ sở, sau đó lại hướng ra phía ngoài mở rộng, thành lập càng thêm rộng lớn thế giới quan.”

“Ta đồng ý.” Matthew hoàn toàn tán thành James Wan mà nói.

Khủng bố vũ trụ có tốt bắt đầu, cũng không ý nghĩa đã thành công, quá mức nóng vội mà nói, nói không chừng kế tiếp một bộ mở rộng điện ảnh ăn hành, liền sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ triển khai, không bằng lấy Insidous 2 cùng [ Conjuring 2] kéo động càng nhiều fan điện ảnh sau, lại vững bước mở rộng.

Từng Justice League vũ trụ giáo huấn hắn còn nhớ rõ, nóng vội thật ăn không được đậu hủ nóng.

James Wan tiến tiếp tục nói,“Thế giới quan mới mở rộng điện ảnh, ta cũng có kế hoạch.”

Matthew đến hứng thú,“Nói nói xem đi.”

Đừng nói Matthew, ngay cả ngồi ở trên phó điều khiển Margot Robbie đều dựng lên lỗ tai.

Phía trước thời điểm, nàng mơ hồ nghe người ta nói lên qua Matthew tại kế hoạch một phim kinh dị vũ trụ, không nghĩ tới tiến triển như thế thuận lợi.

James Wan cũng không đi vòng vèo, nói thẳng,“Mở rộng thế giới quan bước đầu tiên, là lấy búp bê Annabelle làm cố sự trung tâm.” Hắn hơi làm tự hỏi, còn nói thêm,“Ta tại Conjuring đệ nhị bộ trung, sẽ gia nhập một khủng bố nữ tu sĩ nhân vật, nếu cái kia nhân vật phản ứng hảo mà nói, cũng có thể đơn độc chế tác điện ảnh.”

Matthew tán thành,“Có thể, cụ thể ngươi lấy một phần kế hoạch đi ra. Ta nói qua, James, toàn bộ vũ trụ đều tùy ngươi đến phụ trách.”

Loại này tín nhiệm, khiến James Wan tầng tầng gật gật đầu, nhớ ngày đó đang vì Lionsgate công tác thời điểm, Lionsgate loạn thất bát tao kiềm chế thật sự nhiều lắm, trói buộc hắn căn bản triển không ra tay chân.

Chuyển đầu Matthew bên này sau, chính mình lấy đến một đạo diễn có thể được đến lớn nhất duy trì cùng quyền lực, nói lên mà nói, Steven - Spielberg cấp Hollywood lục đại công ty quay phim mà nói, có thể lấy đến quyền lực cũng bất quá như thế.

Còn có đãi ngộ, Matthew cấp thù lao tuyệt đối hậu đãi, bất quá vỗ hai bộ phim, hắn liền có sung túc tài chính tại Beverly Hills mua xuống ngàn vạn dollar cấp bậc hào trạch.

Chỉ cần cùng Matthew đi xuống, kiếm mấy ngàn vạn dollar dứt khoát không cần rất thoải mái.

“James, khủng bố vũ trụ ta liền giao cho ngươi .” Matthew nên có giám thị chưa từng có thả lỏng qua, bất quá hắn đối với James Wan năng lực phi thường tín nhiệm,“Ta tin tưởng ngươi có thể cho Hollywood mang đến không giống nhau phim kinh dị.”

Đương nhiên, muốn lưu lại nhân tài, tăng lương cũng là tất nhiên .

[ Conjuring 2] sản xuất dự toán liền từ 1500 vạn dollar bên trên tăng tới 3500 vạn dollar, chế tác quy mô thực ra không có mở rộng, vẫn là đi cùng loại Conjuring tiểu cảnh tượng tiểu chế tác hình thức, dâng lên dự toán chủ yếu là đến từ James Wan tất nhiên gia tăng thù lao, còn có Nicolas Cage cùng Vera - Farmiga cũng muốn tăng trưởng thù lao.

Thế giới này rất hiện thực, một liên tiếp không ngừng thành công series điện ảnh, ai cũng không thể khiến chủ sáng nhân viên vĩnh viễn lấy đệ nhất bộ khi thù lao.

Thương nghiệp đầu tư, không trả giá mà nói, lại từ đâu đến hồi báo? Hollywood thích tiền tài nhân không chỉ hắn Matthew - Horner một, mà là sở hữu !

Lại văn nghệ các nghệ thuật gia, cũng có chính mình vật chất cùng tinh thần theo đuổi, tại hôm nay thế giới này, này mấy đều cần tiền tài mới có thể có thể thực hiện.

Benz thương vụ ô tô tiến vào Beverly Hills, rất nhanh dừng ở James Wan mua vào không lâu hào trạch phía trước.

James Wan xuống xe, mời nói,“Ta qua vài ngày sẽ ở trong nhà mở party, Matthew, ngươi có thời gian sao?”

Matthew đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nói,“Xác định cụ thể thời gian sau trực tiếp đánh cho ta điện thoại.”

James Wan lại nhìn về phía phó điều khiển bên kia, đồng dạng mời nói,“Robbie tiểu thư, đến lúc đó cũng hoan nghênh ngươi tới làm khách.”

Margot Robbie gật gật đầu,“Không thắng vinh hạnh.”

Đối trên xe hai người phất phất tay, nhìn Benz thương nghiệp ô tô phát động lái đi, James Wan mới xoay người hướng tới gia môn đi, bây giờ còn không đến thả lỏng thời điểm, kế tiếp có rất nhiều công tác đang chờ hắn.

Nhưng hắn không cảm thấy mệt, cũng không cảm thấy phiền toái, ngược lại hứng trí tăng vọt, này mấy đều là tối nhiệt tình yêu thương điện ảnh sự nghiệp a.

“Conjuring tại xã giao trên truyền thông đánh giá rất không sai đâu.”

Chạy ô tô thượng, Margot Robbie quay đầu lại, đối Matthew nói,“Ta xem ba trang web, mấy chục điều bình luận, có fan điện ảnh , có truyền thông , cũng có bình luận điện ảnh nhân , cơ bản không thấy được kém bình.”

Matthew cười cười,“Đây là chúng ta marketing mở rộng làm tốt lắm.” Nói xong, hắn lại bổ sung một câu,“Này bộ phim cũng không sai, năm gần đây trong phim kinh dị, tuyệt đối là ưu tú nhất một trong.”

Hắn cũng tại lật xem di động, xem tự nhiên là phi tuyên truyền marketing truyền thông bình luận.

Trong đó, có danh fan điện ảnh ở trên Twitter nhắn lại có thể nói nhất châm kiến huyết.

“Conjuring xuất sắc ở chỗ này không có tiếp tục sử dụng phim kinh dị quen lấy cố ý thanh hiệu bầu không khí xây dựng, mà là xuyên thấu qua xảo diệu bố cục cấu tứ lệnh khủng bố theo kịch tình đẩy vào có thể chuẩn bị, thân là đạo diễn James Wan tại đây đã bị rất nhiều kinh điển phim kinh dị dùng qua hoang dã tiểu ốc nháo quỷ cố sự trung, dựa vào chính mình vững chắc đạo diễn bản lĩnh, xuất sắc tiết tấu chưởng khống có thể nói đem người xem cảm xúc điều động tự nhiên, lưu bạch nhuộm đẫm thủ pháp so thị giác trùng kích xây dựng càng thêm xuất sắc quỷ dị bầu không khí, mà theo kết cục đến, lệnh trận này căn cứ chân thật sự kiện cải biên phim kinh dị chân chính làm đến không rét mà run.”

Mặt khác một thiên phát phi thường cao thôi văn mặt trên, còn nhắc tới hắn.

“Conjuring này bộ phim phi thường dễ nhìn, ai cũng không thể phủ nhận James Wan ở trên phim kinh dị đạo diễn bản lĩnh, nhưng có người cũng cần trọng điểm chú ý, Insidious cùng Conjuring đều là đến từ Matthew đầu tư, chính là Matthew giỏi dùng người cùng nguyên vẹn tín nhiệm, mới khiến James Wan có đầy đủ thi triển tài hoa vũ đài.”

Matthew bỗng nhiên nghĩ tới Harvey - Weinstein, tại James Wan chuyển đầu hắn phòng công tác trong quá trình, Harvey - Weinstein giống như bang hắn một phen, nếu không có Oscar chi dạ giam lỏng James Wan hành động, e James Wan cũng sẽ không toàn tâm toàn ý đầu nhập đến khủng bố vũ trụ quay chụp chế tác trong.

Nói Harvey - Weinstein vẫn là giúp hắn đến lần thần trợ công.

Đáng tiếc, này Do Thái đại mập mạp sắp đối mặt nhân sinh trung gian nan nhất một lần khảo nghiệm.

Dù cho hắn Do Thái duệ thân phận, tại xã hội phát triển tình thế cuồn cuộn đại triều trước mặt, cũng phát huy không quá lớn tác dụng.

Do Thái duệ là có trợ với tại Hollywood phát triển, lại không thể trở thành miễn tử kim bài.

“Có phải hay không giống Marvel như vậy điện ảnh vũ trụ?” Margot Robbie lại hảo kỳ hỏi.

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Mục tiêu của chúng ta là thành lập một hoàn chỉnh khủng bố thế giới.”

Margot Robbie minh bạch ,“Ngươi đây là muốn đem này series phim kinh dị vẫn vỗ xuống a.”

Matthew không khỏi cười lên,“Phim kinh dị dễ dàng nhất lấy tiểu bác đại.”

Phim kinh dị tại Bắc Mĩ thị trường lấy tiểu bác đại đã tương đối thường gặp, trước mắt Hollywood các gia công ty đều ham thích với đầu tư quay chụp thấp thành bản kinh sợ điện ảnh, phiêu lưu thấp cùng hồi báo tỷ lệ cao là hàng đầu nguyên nhân.

Mọi người đều biết, tiểu thành bản phim kinh dị bởi vì phí tổn thấp, ở trên cố sự làm tốt, cùng với marketing đúng chỗ tiền đề dưới, tương đối dễ dàng thực hiện lợi nhuận, thậm chí là sáng lập kinh người box office ích lợi.

Đương nhiên, làm Hollywood phần đông điện ảnh trung một không tính lớn chủng loại, phim kinh dị thị trường chung quy vẫn là có hạn độ , tỷ như Conjuring cùng Insidious tại Bắc Mĩ bị định vì “R” Cấp phiến, thuộc về 17 tuổi trở xuống người xem cần cha mẹ cùng đi mới có thể quan khán, này liền hạn định phim người xem quần thể.

Hơn nữa Hollywood thấp thành bản phim thriller lại vẫn không phải hải ngoại phát hành quân chủ lực, hải ngoại thị trường vẫn là muốn dựa vào đại chế tác thương nghiệp điện ảnh.

Hollywood phim kinh dị chủ trận địa là tại Bắc Mĩ.

Bất quá, phim kinh dị thành công có rất lớn tính ngẫu nhiên, có thể đạt được giống Insidious như vậy cao đầu tư hồi báo tỷ lệ phim có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Matthew phía trước làm qua một phần thị trường điều tra, phim kinh dị chỉnh thể đầu tư hồi báo tỷ lệ là 67%, xa xa so ra kém nhất tuyến thương nghiệp đại chế tác.

Phim kinh dị phí tổn thấp, có mục đích tính, lợi nhuận có điều cam đoan, nhưng đại trung hình công ty sản xuất phim càng thêm ưu ái đại chế tác, bởi vì đại chế tác mới có thể cam đoan bọn họ có đầy đủ dòng tiền mặt.

Matthew phòng công tác thực lực so lục đại công ty kém nhiều lắm, theo đuổi tiểu thành bản cao hồi báo mới là vương đạo.

Thực ra, hắn này xem như tại lợi dụng sơ hở.

Hollywood càng ngày càng theo đuổi toàn cầu hóa, đối truyền thống Bắc Mĩ thị trường khó tránh khỏi có điều “Bỏ qua”, đại hình chế tác hán đang làm toàn cầu loại thương nghiệp điện ảnh, bởi vậy nó sẽ lấy hải nội ngoại thị trường tình huống đến làm này đánh giá phiêu lưu căn cứ, dưới tình huống như vậy, điện ảnh công ty sẽ càng có khuynh hướng đi làm điện ảnh tục tập, phục chế, như vậy tương đối bảo hiểm.

Nhưng mà thấp thành bản phim kinh dị, mặt hướng chính là bản thổ thị trường, càng có thể chiếu cố đến Bắc Mĩ người xem ý nguyện, này cũng liền quyết định loại hình này phiến có thể làm một loại tân kích thích, nhận đến Bắc Mĩ người xem hoan nghênh.

Cùng Bắc Mĩ bất đồng, Thái Bình Dương bờ bên kia phim kinh dị, đó là vô số người thổ tào lạc thú sở tại.

Ở bên kia, phim kinh dị là toàn bộ điện ảnh trung thụ thẩm tra chế độ hạn chế tối nghiêm một loại hình, này liền từ trên căn nguyên đoạn tuyệt rất nhiều ưu tú phim kinh dị sinh ra khả năng.

Từng là một rất phổ thông điện ảnh người xem, Matthew cho rằng, bên kia thị trường đối với phim kinh dị nhu cầu thậm chí không thua gì Bắc Mĩ.

Đáng tiếc, tự sản phim kinh dị vốn sinh ra đã kém cỏi, ngoại lai phim kinh dị rất khó tiến vào.

May mà mạng internet nơi nơi đều có đạo bản, coi như là có thể thỏa mãn quảng đại đam mê phim kinh dị người xem nhu cầu.

Bắc Mĩ phim kinh dị thị trường có nhất định chiều ngang, lại cũng nhỏ, Conjuring liền đầy đủ chứng minh điểm này, phát hành đệ nhất thiên, này bộ phim liền cầm xuống 1695 vạn dollar, thoải mái lướt qua phí tổn tuyến.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 981: Quá Trăm Triệu Là Tất Nhiên

Bích Lam trên bầu trời phiêu đóa đóa mây trắng, mây trắng phía dưới là có thể so với Thiên Lam nước biển, nước biển hơi hơi liếm động bờ biển, mang lên đóa đóa bọt nước, vi gió biển gia tăng từng tia ý lạnh, dừng ở bên bờ ngồi nhân trên người, mang ra một loại gọi là thích ý cảm giác.

Một đống bờ biển biệt thự trên sân phơi, Nicolas Cage nhìn quay cuồng tiểu đóa bọt sóng, hưởng thụ thích ý gió biển, một ly điểm tâm sáng vào bụng, tâm tình là mấy năm gần đây chưa từng có qua thoải mái cùng sung sướng.

Cái gì nợ nần ! cái gì tiền nợ ! cái gì quan tòa ! cái gì phim dở chi vương ! phảng phất đều bị hắn dẫm dưới lòng bàn chân.

Đối diện trên ghế, Sophia - Coppola bưng lên ly cà phê, tinh tế phẩm một ngụm, nói,“Ta nói không sai đi, cùng Matthew - Horner đi, ngươi khẳng định có thể thoát khỏi khốn cảnh.”

Quá khứ cuối tuần ba ngày sự thực đặt ở trước mặt, Nicolas Cage không thể phủ nhận, chậm rãi gật gật đầu, nói,“Sophia, ta thiếu ngươi một cái nhân tình.”

Sophia - Coppola khoát tay,“Đều là người trong nhà, nói như vậy khách khí mà nói làm gì?”

“Sự nghiệp của ta khả năng như vậy nghênh đón chuyển cơ.” Nicolas Cage trải qua nhiều như vậy, đã không có lúc tuổi trẻ kiệt ngạo bất tuân,“Thù lao không ngừng trượt tuần hoàn ác tính cũng sẽ đình chỉ.”

Sophia - Coppola nghĩ nghĩ, nói,“Nicholas, cho ngươi đề nghị.”

Đổi làm phía trước, Nicolas Cage làm sao có khả năng nghe được vào muội muội mà nói? Nhưng lúc này bất đồng với ngày xưa.

Nicolas Cage từ trên biển thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Sophia - Coppola,“Chúng ta là huynh muội, có chuyện nói thẳng đi.”

Sophia - Coppola dị thường chăm chú nói,“Theo sát Matthew - Horner, lúc này khiến ngươi triệt để thoát khỏi khốn cảnh.”

Nicolas Cage nở nụ cười,“Ta cũng là như vậy tưởng .”

Tại Conjuring này series bên trên, hắn ký xuống ba bộ khúc hiệp ước, hôm nay đệ nhất bộ dĩ nhiên thành công, nếu mặt sau hai bộ tiếp tục thành công mà nói, phim dở chi vương cái gì khẳng định cùng hắn không có bất cứ quan hệ.

Hơn nữa tục tập thù lao có rõ ràng đề cao, cùng Matthew - Horner quay chụp mấy bộ, nói không chừng liền có thể trả đủ toàn bộ nợ nần .

Đến lúc đó không cần vì trả nợ mà quay phim, hắn liền có chọn lựa kịch bản đường sống.

Sophia - Coppola uống sạch một ly cà phê, đứng lên cáo từ,“Ta còn muốn đi một chuyến Burbank, đi trước .”

Nicolas Cage gật gật đầu, đều là người trong nhà, cũng không có đi ra ngoài đưa nàng.

Đẳng Sophia - Coppola rời đi, hắn lại cầm lấy đặt ở trên bàn báo chí nhìn lên, không khỏi cảm thán, có bao nhiêu năm không như vậy chăm chú xem qua chính mình diễn viên chính điện ảnh box office đưa tin ?

Sớm nhất, vẫn ở thành công, có nhìn hay không đều liếc nhìn; Sau này, vẫn ở thất bại, nhìn chỉ biết không thoải mái, làm gì muốn xem?

Hiện tại, hắn vận mệnh tại kia gọi là Matthew - Horner người trẻ tuổi trong tay, đột nhiên có chuyển cơ.

Đây là đến từ [ Los Angeles thời báo ] đưa tin.

“Conjuring vững vàng phim chất lượng, mượn dùng Matthew - Horner phẩm bài hiệu ứng, thêm phát hành phương Warner công ty tại xã giao trên truyền thông có hiệu quả rõ ràng mở rộng vận tác, hết thảy đều dẫn đường Conjuring hướng đi một box office đại bạo bắt đầu. Mà trên thực tế cũng chính là như thế.”

“Phim thứ sáu bắt đầu tại Bắc Mĩ 3491 gia rạp chiếu phim công chiếu, ngày đó liền cầm xuống 1695 vạn dollar, hàng không box office bảng thủ vị; Thứ bảy mặc dù có trượt xuống, nhưng 17% giảm mức độ, cũng cam đoan tương đối ổn định hướng đi, đan ngày lại thu 1393 vạn dollar; Một ngày chủ nhật, box office lại vẫn duy trì tương đối ổn định hướng đi, thu hoạch 1096 vạn dollar.”

“Cuối tuần đầu ba ngày sau, Conjuring tích lũy tại Bắc Mĩ lấy xuống box office 4153 vạn dollar, tiếp cận chế tác phí tổn gấp ba, tại đem đồng kỳ mở màn mặt khác mấy bộ chế tác quy mô lớn phim xa xa ném ở sau người, đăng đỉnh box office đứng đầu bảng đồng thời, Conjuring còn trở thành 2012 năm mở màn box office tối cao khủng bố phim, cũng nhất cử vấn đỉnh nguyên sang phim kinh dị mở màn box office lịch sử đứng đầu bảng.”

“Conjuring lực lượng mới xuất hiện khiến nghiệp giới kinh hô không thôi, thực ra này được ích lợi từ đạo diễn James Wan nhân khí từng bước tích lũy ! đạo diễn cùng diễn viên như vậy, cá nhân kêu gọi lực đồng dạng là box office chủ lực bảo đảm nguyên tố một trong.”

“Hôm nay Conjuring đã tọa ủng 2012 năm phim kinh dị tối cao mở màn, ảnh sử nguyên sang phim kinh dị tối cao mở màn hai hạng danh hiệu, nếu có thể tuần sau xu thế ổn định, kia liền có trùng kích ức nguyên quan tạp thực lực !”

Nicolas Cage thở dài, chính mình bao lâu không có phim Bắc Mĩ box office qua ức ? Matthew - Horner thành công hiệu ứng, thật sự rất cường đại a.

Tự thân diễn viên chính điện ảnh liên tục đại bán không nói, liên đầu tư điện ảnh cũng không ngừng đạt được thành công.

Nghĩ đến đây, Nicolas Cage tiếp tục nhìn báo chí, từ tuần đầu người xem cấu thành xem, Conjuring nữ tính người xem chiếm so 53%,25 tuổi trên đây người xem chiếm so 59%. Ngoài ra, bản phiến rạp chiếu phim người xem cho điểm Cinema Score lấy được lóa mắt “A”, tại phim kinh dị bên trong có thể nói phi thường hiếm thấy.

Truyền thông đánh giá phương diện, Rotten Tomatoes mới mẻ độ cao tới 85%, tương đối càng thêm nghiêm khắc MetaCritic mặt trên đến từ 33 gia truyền thông tổng bình cũng có 68 phân, vốn đã chúc lương hảo trình độ chuyên nghiệp đánh giá, đặt ở phim kinh dị trung đến xem, càng thêm lóa mắt.

Nhìn thấy này mấy, Nicolas Cage xác định, này bộ phim Bắc Mĩ box office nhất định có thể qua ức.

Liên [ Hunger Games ] cái loại này mạc danh kỳ diệu phim đều có thể tại Bắc Mĩ lấy đi hơn bốn ức dollar, Conjuring vì sao liền không thể Bắc Mĩ box office qua ức đâu?

Liền tại cuối tuần đầu box office ra lô đồng thời, Matthew cùng James Wan triệu tập tin tức tuyên bố hội, tuyên bố [ Conjuring 2] bắt đầu trù bị, hơn nữa để lộ sẽ vi trong phim khủng bố oa nhi “Annabelle” Chế tác độc lập phim.

Này cũng tương đương chính thức đối ngoại tuyên bố “Khủng bố vũ trụ” tồn tại.

Trong lúc nhất thời, trên truyền thông đều nổ nồi, thành công điện ảnh vũ trụ, rõ ràng lại muốn gia tăng một .

Hôm nay, công nhận thành hình điện ảnh vũ trụ có hai, phân biệt là Marvel “Avengers vũ trụ” Cùng Matthew cùng David - Ellison hợp tác “Fast and Furious vũ trụ”, hiện tại gia tăng đến ba.

Mà trong đó hai đều là do Matthew đầu tư cùng chủ đạo, như thế nào có thể không để người sửng sốt?

“Không thể không nói, Matthew - Horner tại siêu cấp cự tinh ngoài, dĩ nhiên trưởng thành là Hollywood thành công nhất nhà đầu tư cùng người sản xuất, thậm chí nói hắn là tân thế kỷ tới nay tối thành công người sản xuất đều không quá !”

Trên Hollywood Reporter tin tức, cũng triệt để tọa thực Matthew “Kim bài người sản xuất” thân phận.

Trên Vanity Fair đưa tin càng thêm khoa trương, cho rằng: Warner Bros cùng Walt Disney thành công, đặc biệt là người sau năm gần đây bồng bột phát triển, đều cùng Matthew - Horner chặt chẽ hợp tác có liên quan, có thể nói cùng Matthew hợp tác giả xưng bá Bắc Mĩ điện ảnh thị trường.

Tại đây tương đối bình thản cuối tháng Mười đầu tháng mười một, có lẽ là giải trí truyền thông cần bạo điểm, mà Matthew lại phù hợp nhu cầu, theo Conjuring lấy được thành công lớn, trên truyền thông đột nhiên liền hất lên một cỗ đưa tin Matthew tăng vọt.

[ New York thời báo ] càng là toàn phương vị đối Matthew người sản xuất thân phận tiến hành phân tích.

“Người sản xuất là một rất thần thánh, tràn ngập ý thức trách nhiệm danh hiệu, bởi vì ‘Producer’ từ này, là chế tạo giả ý tứ. Bởi vậy, người sản xuất xác nhận xí nghiệp gia cùng nghệ thuật gia kết hợp, cũng là cam đoan điện ảnh công nghiệp cùng nghệ thuật tích lũy trụ cột vững vàng.”

“Matthew - Horner không thể nghi ngờ là Hollywood tiến vào hai mươi mốt thế giới sau, thành công nhất người sản xuất một trong.”

“Làm người sản xuất, Matthew đối với điện ảnh tham dự trình độ sâu, e lệnh phần đông chuyên trách người sản xuất xấu hổ. Hắn từng tại nhận truyền thông phỏng vấn khi nói: Ta sẽ tham dự tổng kế hoạch, tuyển diễn viên, đọc kịch bản, viết phê chỉ thị, xem phim đoạn đợi đã (vân vân), xem mỗi ngày nhật ký.”

“Mà hắn không có nói đi ra lại vẫn đang làm sự tình còn bao gồm: Tại điện ảnh phát hành, mở rộng cùng marketing phương diện tận hết sức lực; Dùng chính mình học thức cùng kinh nghiệm đối thị trường làm ra chính xác phán định cùng quyết đoán.

“Matthew do là được đến trong nghề nhân sĩ tôn trọng, đều nói được Matthew được thiên hạ.”

“Hắn ánh mắt nhạy bén, chẳng những nhìn xem cực xa, mà có thể phát hiện người khác không có phát hiện gì đó, nhìn thấy người khác không có nhìn thấy cảnh giới. Hảo người sản xuất, liền muốn có như vậy độc đáo ánh mắt cùng rộng lớn tầm nhìn, nhất định phải lý giải cũng đem khống thị trường, học được phát hiện hảo kịch bản cùng tân hạng mục, đây là lập mệnh gốc rễ.”

“Mặt khác, Matthew có một khỏa đại trái tim -- sinh lãnh không kị, chịu nhiệt kháng hàn, thủy hỏa không tránh, đau khổ tiện cho cả hai. Hắn nói người sản xuất muốn có cường đại kiên nhẫn cùng định lực, thậm chống lại đập, chịu được tịch mịch, so kịch tổ trung bất cứ một người trái tim đều phải càng thêm mạnh mẽ.”

Này thiên đưa tin truyền lưu cực kỳ rộng khắp, Matthew cũng tại Margot Robbie nhắc nhở dưới thấy được, văn trung sở nhắc tới tố dưỡng hắn xác thật đều có đủ, nhưng hắn rõ ràng chính mình thành công phi thường đặc thù.

Hắn đương nhiên biết, thành công người sản xuất vỏn vẹn có đủ này mấy là xa xa không đủ .

Một đủ tư cách người sản xuất còn muốn càng nhiều tố dưỡng.

Đầu tiên nói muốn đủ nhiều, có thể lớn tiếng nói chuyện, hơn nữa nhất khí có thể nói 4 giờ trên đây, bằng không như thế nào có thể lừa dối nhà đầu tư, thuyết phục đạo diễn cùng diễn viên, chỉ huy nhất đại bang nhân làm cho bọn họ cùng chính mình chuyển?

Tiếp theo tất yếu có gan lên tòa án, tiền kỳ chế định kế hoạch, tại trung kỳ giải quyết sở hữu không theo kế hoạch sự tình, hậu kỳ xé bức cùng lên tòa án, đem kia vài tưởng nhào lên đến giật tiền nhân, tỷ như ta mới là nguyên tác giả linh tinh gia hỏa, hết thảy đánh xuống.

Còn có, tất yếu là tham tiền. Chẳng những sẽ muốn tiền, còn phải biết tiêu tiền. Muốn có cơ bản tài vụ năng lực, làm đến nên tiêu thì tiêu, nên tiết kiệm thì tiết kiệm, muốn biết đạo, nhiếp, đăng, mĩ, phục, hóa, nói tài chính phân phối tỉ lệ, thậm chí muốn biết một đinh ốc bao nhiêu tiền.

Matthew tự hỏi cũng là trải qua hơn kịch tổ rèn luyện cùng trường kỳ sờ soạng học tập, mới có cơ bản nhất năng lực, cự ly xuất sắc còn có rất dài cự ly.

May mà hắn có tự mình hiểu lấy, càng hiểu được thuê chuyên nghiệp người đi làm chuyên nghiệp sự.

Tại đây một loạt tuyên truyền đưa tin trung, Conjuring thủy chung duy trì nhất định nhiệt độ, cuối tuần kế tiếp box office giảm mức độ chỉ có 46%, lấy 2220 vạn dollar liên tục Bắc Mĩ box office bảng quán quân, thêm phía trước bốn ngày làm việc thu hoạch, Bắc Mĩ tổng box office lũy kế cao tới 8495 vạn dollar.

Bắc Mĩ box office phá ức đã là tất nhiên.

Matthew cũng rời đi Los Angeles, lại đi đến London, cùng Justin Lin dẫn dắt kịch tổ hội hợp, bắt đầu quay chụp [ Fast and Furious 6].

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 982: Song Hùng Quyết Đấu

Lần trước đến London, Matthew gặp phi cơ trục trặc, thiếu chút nữa liền một đầu từ trên trời rớt xuống, ngã thành mảnh vụn, một lần này lại đây, hắn không có cưỡi chuyến bay, mà là thuê một chiếc Gulfstream G550 thương vụ phi cơ.

Lại đây phía trước, hắn chuyên môn rút ra thời gian, riêng bay đến Gulfstream công ty bên kia nhìn nhìn, xác định mua vào một chiếc Gulfstream G650, hơn nữa thêm cấu càng thêm xa hoa phối trí, này mấy tổng cộng cần tiêu phí 7500 vạn dollar giá cao.

Đương nhiên, đối với Matthew đến nói, này bút tiền tính không được cái gì, chỉ riêng [ Hunger Games ] một bộ phim lợi nhuận, liền dư dật.

Đi đến London sau, Matthew lập tức gia nhập đến kịch tổ trong.

Trên thực tế, kịch tổ đã tại London quay chụp hơn nửa tháng , Justin Lin vẫn dẫn dắt mặt khác diễn viên tại Pinewood Studios trung quay chụp không có nam chính một ít màn ảnh, dự tính tại cuối tháng mười hai liền có thể kết thúc bộ điện ảnh này sở hữu quay chụp công tác.

Matthew gia nhập kịch tổ sau, quay chụp tiết tấu lại nhanh hơn, kịch tổ đại bộ phận người đã hợp tác hai bộ phim, căn bản không cần ma hợp, công tác ăn ý độ sớm liền bồi dưỡng đi ra.

Pinewood Studios lộ thiên nhiếp ảnh khu, hoàn toàn bị kịch tổ nhận thầu xuống dưới, dựng ra một ít không có phương tiện tại đầu đường quay chụp bối cảnh, mỗi ngày quay chụp thời gian ngay từ đầu, chấn thiên ô tô tiếng motor liền sẽ nổ vang rung động.

Làm lấy xe bay làm chủ đề điện ảnh, kịch tổ tại quay chụp khi sử dụng càng nhiều siêu xe cùng hào xe, không chỉ có Matthew nhà tài trợ Mercedes Benz chuyên môn vi Matthew lượng thân tạo ra cơ nhục xe cùng mĩ thức cơ nhục xe Ford, Ram Trucks, cũng có Âu Châu phong tình siêu xe Ferrari, Pagani, còn có các loại trải qua cao thủ cải trang siêu cấp siêu xe, như trên thế kỷ sáu mươi niên đại đồ cổ Dodge Charger, quân dụng việt dã trang giáp, cùng với cả người bị cốt thép võ trang quái thú hình F1 đua xe.

Này mấy hiếm thấy xe đối với người xem đến nói không chỉ là cảnh đẹp ý vui, cũng là siêu xe đam mê giả nhóm suốt đời theo đuổi.

Ban sơ thời điểm, Matthew cùng Justin Lin kế hoạch thứ sáu bộ cùng thứ bảy bộ liên chụp, chung quy hai bộ giảng cố sự chặt chẽ tương liên, nhưng mặt sau vẫn là buông tay ý tưởng này, bởi vì bộ chụp mà nói, cần quá nhiều diễn viên cùng kịch tổ nhân viên phối hợp lịch phát hành.

Hôm nay, này series trung chủ yếu diễn viên, tuy rằng già vị có điều phân biệt, nhưng đều có thể nói là đang hot ngôi sao, tại [ Fast and Furious ] ngoài, còn có mặt khác hạng mục muốn quay chụp.

Cho nên, Matthew cuối cùng vẫn là quyết định trước quay chụp thứ sáu bộ, sau đó sang năm lại quay chụp thứ bảy bộ.

Mặt khác, Justin Lin còn tại thứ sáu bộ trung gia nhập phi cơ cùng xe tăng, này chỉ là bắt đầu, hắn tưởng tìm tòi nghiên cứu đâm xe cực hạn ở nơi nào, xem đua xe gia tộc có thể hay không biểu càng mãnh.

Có lẽ tương lai có một ngày, này đại gia tộc thật hội thượng vũ trụ đi đua xe cũng nói không chừng.

Bất quá, hiện tại đua xe gia tộc còn bị vây ở địa cầu thời đại.

“Matthew !”

Ngọn đèn thoáng hiển hôn ám studio trung, Justin Lin đối trường quay trung hô một câu, nhìn thấy Matthew dựng thẳng lên ngón cái, lại đối bên kia ô tô hô,“Jason !”

Có thịnh thế mĩ nhan Jason - Statham cũng dựng lên ngón cái.

Justin Lin la lớn,“Quay chụp bắt đầu !”

Ô tô nổ vang tiếng motor vang lên, một chiếc mang theo màu rỉ sắt cải trang đua xe tại Jason - Statham điều khiển dưới, theo bãi đỗ xe ngầm thông đạo chậm rãi chạy đến, sau đó dừng ở Matthew đứng thẳng đài xi măng bên cạnh.

Cửa xe mở ra, Jason - Statham xuống xe, nhìn về phía Matthew,“Đã lâu không gặp , Sean.”

Matthew mặt không chút thay đổi, xung Jason - Statham gật đầu,“Ngươi tìm ta có chuyện gì, Owen.”

“Ta có đại mua bán.” Jason - Statham đánh giá Matthew,“Ta triệu tập một đoàn đội, gia nhập đi.”

Matthew nhảy xuống đài, chậm rãi nói,“Owen, chúng ta không phải một đường nhân.”

Jason - Statham chẳng hề để ý,“Chúng ta đều là lính đánh thuê, ai ra được giá tiền, liền cho ai bán mạng ! ngươi nói không phải một đường nhân?” Hắn khom lưng từ trong xe đưa ra một bao, trực tiếp ném cho Matthew,“Xem xem này mấy.”

Matthew tiếp được bao, kéo ra nhìn thoáng qua, bên trong tràn đầy một bao bảng Anh, nhìn qua chừng gần trăm vạn.

“Này chỉ là tiền đặt cọc !” Jason - Statham khốc khốc nói.

“Nga?” Matthew ý vị không rõ nói,“Ngươi tiếp việc béo bở? Owen, nghe ta một câu, việc quá mức đừng làm.”

Jason - Statham cách xe, cùng Matthew tương đối đứng thẳng,“Có đi hay là không?”

Matthew kéo lên bao, trực tiếp ném về cho Jason - Statham,“Ta là một có nguyên tắc nhân.”

“Phốc......” Jason - Statham tiếp được bao, nhịn không được nở nụ cười,“Đại danh đỉnh đỉnh lính đánh thuê Sean dĩ nhiên là có nguyên tắc có điểm mấu chốt nhân?”

Hắn vươn ra hai tay,“Nói ra đi ai tin a !”

Matthew không có nói tiếp, chỉ là lẳng lặng nhìn Jason - Statham.

Nhìn thấy Matthew không hề xúc động, Jason - Statham cũng ngậm miệng, cùng Matthew đối diện một hồi, gật gật đầu, kéo ra cửa xe lên xe, phát động xe quay đầu rời đi.

“Đình !” Đạo diễn Justin Lin vừa đúng kêu đình quay chụp, đối trường quay bên kia hô,“Làm tốt lắm, Matthew ! làm tốt lắm, Jason !”

Này đoạn song hùng quyết đấu hàm mà không lậu, giống như là Sean cùng Owen hai nhân vật hiện tại quan hệ như vậy, nhận thức thậm chí có điểm quen thuộc, lại còn không có đi đến mặt đối lập.

Matthew đi ra trường quay, lái xe rời đi Jason - Statham cũng đi trở về.

“Với ngươi tiêu hí, vẫn là như vậy mang cảm.” Jason - Statham không phải không có lấy lòng nói.

“Chúng ta đây là lẫn nhau giúp, lẫn nhau kích thích.” Matthew rất hiểu phải làm nhân,“Jason, ngươi cái loại này cường hãn khí chất, phi thường đặc biệt.”

Hollywood có được Jason - Statham như vậy thịnh thế mĩ nhan nam diễn viên, thật sự rất khó được.

Matthew vốn tưởng cùng Jason - Statham lại trò chuyện vài câu, một để kim sắc tóc dài cao gầy nữ nhân nghênh lên Jason - Statham, một bộ phi thường thân mật bộ dáng.

Nhìn thấy Jason - Statham bạn gái đi tìm đến, Matthew không lại nhiều lời, tiếp nhận trợ lý truyền đạt chén nước hấp hai ngụm, ngồi ở nơi nghỉ ngơi trên ghế.

Bất quá, hắn nhịn không được nhìn Jason - Statham liếc nhìn.

Này bộ phim khẳng định có thể đi vào Thái Bình Dương bờ bên kia cụm rạp thị trường phát hành, đến lúc đó qua bên kia làm tuyên truyền, có phải hay không đem Jason Statham cùng Quách Đạt bản nhân thấu cùng nhau? Nói vậy rất mang cảm a.

Phỏng chừng tính khả thi rất cao.

Theo sau, Matthew ánh mắt rời đi Jason - Statham thịnh thế mĩ nhan, từ hắn bạn gái trên người thổi qua, sau đó chuyển trở về.

Này tóc vàng nữ nhân hắn nhận thức, tiền VS Thiên Sứ siêu mẫu Rosie - Huntington - Whiteley.

Mơ hồ nhớ rõ vài năm phía trước Victoria's Secret fashion show thượng, David - Ellison liền mang theo Rosie - Huntington - Whiteley đi khai quá phòng, năm trước [ Transformers 3] phát hành khi, nghe nói Rosie - Huntington - Whiteley cùng Michael Bay ở trên phi cơ công nhiên làm bừa.

Đương nhiên, này đối với VS siêu mẫu đến nói rất lơ lỏng bình thường , dứt khoát giống như là ăn cơm, uống nước cùng kiện thân như vậy hằng ngày.

Matthew cũng không cảm giác Jason - Statham cùng Rosie - Huntington - Whiteley đi đến cùng nhau có cái gì vấn đề, đừng nói giới giải trí phân phân hợp hợp , hiện nay người thường phân phân hợp hợp còn thiếu sao?

Này nữ quyền phát triển thời đại, lấy nữ phương góc độ đến xem, nào nữ nhân tại tìm đến chính mình vương tử phía trước, không hôn môi rất nhiều ếch?

Muốn tìm ngây thơ hảo nữ nhân, vẫn là rời xa giới giải trí cùng giới người mẫu đi.

Không nói người khác, Charlize - Theron tuổi trẻ thời điểm hoàn cho Playboy chụp qua ảnh chụp, điện ảnh bên trong cởi sạch quần áo số lần, nhiều đến đếm không hết.

Nghỉ ngơi mười lăm phút sau, quay chụp lại bắt đầu, vẫn là Matthew cùng Jason - Statham màn diễn chung, dựa theo đạo diễn Justin Lin kế hoạch, này hai ngày chủ yếu chính là quay chụp Matthew kịch một vai, cùng với hắn cùng với Jason - Statham ở giữa vai diễn.

Quay chụp tiến hành thực thuận lợi, một ngày quay chụp kết thúc, Matthew không có giống mặt khác diễn viên như vậy rời đi, mà là cùng Justin Lin cùng nhau đi vào Pinewood Studios hậu kỳ phòng công tác, cùng nhau thương thảo kế tiếp quay chụp cùng chế tác.

[ Fast and Furious ] series quay chụp đến hiện tại, tại đua xe ngoài gia nhập mặt khác nguyên tố là tất nhiên , đây cũng là Matthew cùng Justin Lin bàn bạc trọng điểm.

Mặc dù ở Hollywood điện ảnh trung, đua xe là động tác điện ảnh trung trọng yếu phi thường , cũng là ắt không thể thiếu nguyên tố, thế nhưng giống [ Fast and Furious ] series như vậy, đem đua xe, cải trang xe cùng cực hạn vận động liên hệ lên đến, cũng diễn biến thành lưu hành văn hóa điện ảnh cũng không gặp nhiều.

Cho nên, tại [ Fast and Furious 4] cùng với [ Fast and Furious 5] quay chụp hoàn tất hơn nữa lấy được thành công lớn sau, này thứ sáu bộ đến cùng muốn như thế nào chụp, có thể hay không tiếp tục tại thứ sáu bộ trung triển lãm ra đua xe cùng ô tô văn hóa, liền trở thành phi thường mấu chốt một bộ phận.

“Ta tại cảnh tượng thiết kế trung, gia nhập càng nhiều động tác nguyên tố.” Justin Lin đem thư ký trường quay thiết kế giao cho Matthew,“Bất quá, mọi động tác cảnh tượng như cũ vây quanh đua xe này trung tâm điểm.”

Hắn chần chờ một chút, lại hỏi,“Có người đề nghị ta tăng mạnh kịch tình, áp súc động tác màn ảnh thời gian, để lưu ra càng nhiều màn ảnh giảng hảo cố sự.”

“Ai đề đề nghị?” Matthew tưởng cũng không có tưởng,“Đem hắn trực tiếp mở.”

Justin Lin chậm rãi gật đầu,“Là một vị chấp hành sản xuất. Ta cũng hiểu được này đề nghị không tốt.”

Matthew nói thẳng,“Chúng ta cần là một đơn giản, lại có cơ bản logic cố sự.”

Đương nhiên, giảng hảo một cố sự là cơ sở, nhưng tuyệt đối không thể uốn cong thành thẳng, khiến phim quá nhiều thời gian lãng phí tại không ý nghĩa trên kịch tình.

Thực ra Matthew bao nhiêu biết, Justin Lin nhận đến hắn liên lụy, gần nhất hai bộ [ Fast and Furious ] phát hành khi, không thiếu nhận đến bình luận điện ảnh nhân công kích.

Không phải mỗi người đều giống hắn như vậy, Justin Lin vẫn là nhận đến nhất định ảnh hưởng.

Nhưng Matthew tuyệt đối sẽ không cho phép [ Fast and Furious ] biến thành nào đó một nhúm nhỏ người thưởng thức loại hình, có một nhóm nhỏ cao lãnh người xem, chỉ cần nghe nói phim là đại đầu tư đại chế tác phim thương mại, liền sẽ lấy ra vô số đâm tới.

Kịch tình không thiêu não liền nói não tàn, có kịch tình lại ngại khác người, chỉ đua xe ngại đơn điệu, bỏ thêm nguyên tố khác lại ngại khoa học viễn tưởng !

Lại nói, một bộ vỗ sáu bộ điện ảnh chỉ dựa vào một chỉ một nguyên tố là có thể lưu được người xem sao? Không phải mỗi người đều sẽ nhìn chằm chằm màn hình trong lòng đếm thầm xuất trướng xe khoản .

Này cuối cùng vẫn là một bộ phim hành động thương mại.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 983: Biến Đổi Bất Ngờ

Theo quay chụp tiếp tục, càng ngày càng nhiều cảnh hành động xuất hiện , Matthew cũng muốn thường thường đi đến trước màn ảnh nhất hiển thân thủ, bất quá kia vài quá mức nguy hiểm cảnh hành động cùng đua xe vai diễn, như cũ do kỹ năng đặc biệt thế thân đến hoàn thành, chuyên nghiệp người đi làm chuyên nghiệp sự, này tại Hollywood là thông dụng quy tắc.

Cùng Matthew nói qua lần đó sau, Justin Lin triệt để từ bỏ một ít băn khoăn, trước sau như một đến quay chụp này bộ phim.

Thẳng thắn giảng, từ Matthew tiếp nhận này series sau,[ Fast and Furious ] không thể tránh khỏi phát sinh một ít biến hóa, đột xuất nhất một điểm, đua xe bắt đầu biểu xác hóa, động tác dần dần trở thành hạch tâm.

Tuy rằng mọi động tác hí đều là vây quanh đua xe này hạch tâm mà thiết lập, nhưng nghiêm khắc nói lên mà nói,[ Fast and Furious ] series đã biến thành khoác đua xe áo khoác phim hành động.

Tựa như Matthew nói như vậy, làm một bộ cao nhất thương nghiệp đại chế tác, còn muốn liên tiếp quay chụp bốn bộ, chỉ dựa vào đua xe một nguyên tố là không có khả năng chống đỡ lên đến, cho nên đại lượng cảnh hành động gia nhập đến trong đó, family trở thành series trung tâm nhất lý niệm.

Này series sẽ cho người xem hương xe mĩ nữ, cho người xem tốc độ kích tình ! cho người xem sảng khoái, không cho nội hàm. Cấp đơn giản, không cho thiêu não.

Matthew mục đích rất đơn giản, này bộ phim chỉ cần cho người xem mang đi trước sau như một thị giác thịnh yến, không huy đi được sung sướng.

Đây chính là một bộ thiểm bạo hai mắt trung xu thần kinh, sôi trào tuyến thượng thận kích thích tố kịch liệt bay lên, nội tiết tố khai đủ mã lực phân bố động tác high phiến.

Vì thế, quay chụp trung trường hợp càng ngày càng kịch liệt, bạo lực càng ngày càng thăng cấp, kịch tình lộ số càng ngày càng đơn giản, đối thủ hí càng ngày càng trực tiếp, siêu xe xe tăng phi cơ thay nhau thượng.

Nếu đã xác định kết cấu cùng mục tiêu, như vậy phim quay chụp tự nhiên cũng là không thể hàm hồ .

Matthew tại Pinewood Studios quay chụp tiến hành mười ngày sau, đạo diễn Justin Lin chuyển dời đến London đầu đường bắt đầu quay chụp, vị này Hoa kiều đạo diễn tại được đến Matthew đầy đủ duy trì sau, quyết định tại quay chụp trung triệt để thả bay bản thân, muốn tại Lâu đài Westminster phụ cận dẫn bạo kịch tổ mua một chiếc báo hỏng xe tăng.

Muốn tạc hủy một chiếc quân dụng xe tăng, cho dù là xuất ngũ báo hỏng , cũng không phải kịch tổ sử dụng có bề ngoài hỏa dược có thể làm đến , kia cần chân chính thuốc nổ.

London toà thị chính vẫn có người đi theo kịch tổ giám sát quay chụp, nghe được này kế hoạch sau, lập tức nhảy ra.

Lâu đài Westminster đó là Anh quốc nghị viện cao ốc, tại đây phụ cận dẫn bạo xe tăng, London bọn quan viên làm sao có khả năng đồng ý? Vạn nhất lan đến gần Lâu đài Westminster làm thế nào?

London toà thị chính lập tức ra tay can thiệp, nghiêm cấm kịch tổ tại London đầu đường quay chụp bạo tạc vai diễn.

Rơi vào đường cùng, nơi này quay chụp chỉ có thể tạm thời lùi lại, Matthew cùng Justin Lin thương nghị qua đi, quyết định tại Pinewood Studios đáp cảnh quay chụp, kịch tổ chỉ có thể lâm thời sửa đổi kế hoạch.

“Người Anh một điểm giải trí tinh thần cũng không có.”

Nhìn xe tăng trang xe chở đi, Justin Lin không khỏi oán giận nói,“Quá mức cứng nhắc .”

Matthew nhìn Lâu đài Westminster, nhún nhún vai, nói,“Bọn họ là đang lo lắng chúng ta biến thành V tự quái khách sao?”

Này tòa cổ lão cao ốc giống như Nhà Trắng như vậy, là rất nhiều điện ảnh vui với phá hủy mục tiêu.

Kế hoạch lâm thời sửa đổi, kịch tổ đổi đến mặt khác ngã tư đường, quay chụp một ít tương đối phổ thông hằng ngày cùng lái xe vai diễn, London toà thị chính phương diện có điểm mẫn cảm, giám sát kịch tổ quan viên từ một người gia tăng đến ba người, phảng phất kịch tổ thật sẽ đi tạc nghị viện cao ốc như vậy.

Theo quay chụp xâm nhập, đua xe các gia tộc thành viên lục tục đuổi tới Anh quốc, family lại tập hợp hoàn tất.

Bởi đầu đường quay chụp muốn nhận đến London giao thông đẳng tình huống hạn chế, kịch tổ bắt đầu tại Pinewood Studios cùng London đầu đường qua lại chuyển hoán, ban ngày còn tại studio quay chụp đại gia đình này nhạc ấm áp văn hí, đến buổi tối liền sẽ chuyển chiến London đầu đường, quay chụp lên kia vài vô cùng kịch liệt cảnh hành động.

Cùng lúc đó, càng nhiều phiền toái bắt đầu xuất hiện, kịch tổ tiếp đến rất nhiều kháng nghị, không thiếu quay chụp phụ cận London thị dân trách cứ, buổi tối nổ vang ô tô motor thanh âm, làm cho bọn họ không thể đi vào giấc ngủ.

London toà thị chính cũng hướng kịch tổ hạ phát thông tri, hạn chế kịch tổ đêm khuya mười hai giờ sau tại nội thành quay chụp.

London loại này quốc tế đại đô thị, nhân khẩu phi thường dày đặc, ở trong thành thị thực cảnh quay chụp, luôn là sẽ nhận đến các loại hạn chế, đây cũng là không có biện pháp sự, tổng không thể London giao thông tê liệt, toàn bộ vi một kịch tổ phục vụ, nơi này không phải Rio de Janeiro, không có khả năng thực hiện.

Matthew cũng có chút tưởng niệm Rio de Janeiro, chỗ đó thị chính quản lý hỗn loạn, tiền tài mở đường dưới, kịch tổ vô luận chụp cái gì, đều phi thường phương tiện,[ Fast and Furious 5] cuối cùng cao trào vai diễn, tuyệt đại bộ phận đều là tại Rio de Janeiro đầu đường thực cảnh quay chụp hoàn thành, đổi thành London mà nói dứt khoát không thể tưởng tượng.

Quay chụp khi cuối cùng sẽ gặp được các loại ngoài ý muốn, Justin Lin cũng tại làm điều chỉnh, tỷ như đem London khu náo nhiệt một đoạn đua xe đại chiến vai diễn, sửa đến vùng ngoại thành một đoạn đường hầm trung, kịch tổ có thể từ buổi tối mười giờ bắt đầu phong tỏa đường hầm, mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng sáu giờ, tất cả đều dùng cho quay chụp.

“[ Fast and Furious 6], thứ năm mươi hai trường, màn thứ hai mươi mốt !” Trợ lý đạo diễn clapperboard đặt ở máy quay phim trước màn ảnh,“Hiện tại bắt đầu !”

Đánh bản thanh âm vang lên, kịch tổ nhanh chóng tiến vào quay chụp trạng thái.

Matthew điều khiển Benz AMG chạy nhanh đi qua, chuyển vào đường hầm bên trong, năm đài phân bố tại đường hầm trung máy quay phim, trước sau từ rộng mở cửa sổ xe trung, rõ ràng không có lầm chụp đến hắn mặt.

Tuy rằng đua xe vai diễn đều là kỹ năng đặc biệt thế thân lên sân, nhưng có chút đặc tả vai diễn, còn cần Matthew tự mình hoàn thành.

Đương nhiên, hắn lái xe tốc độ cũng không mau, khi tốc liên năm mươi dặm Anh cũng không có, cái loại này cực tốc đua xe thị giác hiệu quả, chủ yếu dựa vào máy quay phim cùng hậu kỳ kỹ thuật đến hoàn thành.

Màn ảnh một lần liền qua, Matthew lái xe kéo một vòng, từ một con đường khác thượng mở trở về, đình hảo xe sau, đứng ở Justin Lin phụ cận, quan khán kịch tổ quay chụp Gisele bắn nhau vai diễn.

Gal - Gadot thân thủ lưu loát, vô luận rút thương vẫn là xạ kích, đều cùng trong quân đội kia vài dùng thương cao thủ như vậy.

Liên tiếp hai bộ [ Fast and Furious ] điện ảnh sau, nàng tựa hồ bị định hình , trở thành Hollywood một đời mới động tác nữ tinh đại biểu.

Còn có một điểm, nàng so với trước đó khỏe mạnh một ít, cơ nhục rõ ràng tăng nhiều, đây là trường kỳ kiện thân mang đến hiệu quả.

Một đêm quay chụp kết thúc, thiên không lộ ra mặt trời thời điểm, kịch tổ tuyên bố kết thúc công việc, nhưng Matthew không thể về khách sạn nghỉ ngơi, cần cùng Justin Lin đi trường quay nhận phỏng vấn.

Tuyên truyền mở rộng là một bộ điện ảnh vĩnh viễn đều không thể thả lỏng giai đoạn.

Đi hướng Pinewood Studios trên đường, Matthew tiểu ngủ một hồi, xe vừa mới tiến xưởng sản xuất đại môn, hắn liền tỉnh, đẳng ô tô dừng lại, đẩy cửa ra xuống xe, lập tức hướng tin tức thính bên kia đi.

Gal - Gadot xe cũng dừng ở phụ cận, Matthew chuyển tới nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn thấy Gal - Gadot mở cửa xuống xe.

“Sớm a, Gadot.” Matthew chào hỏi,

Gal - Gadot lập tức đi mau hai bước, cười đáp lại nói,“Buổi sáng tốt lành, Matthew.”

Nếu gặp, hai người dứt khoát cùng nhau hướng đi trường quay tin tức thính, Matthew vừa đi vừa hảo kỳ hỏi,“Ngươi xem lên so với trước đó cường tráng .”

“Ta gần nhất tăng mạnh kiện thân.” Gal - Gadot cũng không không dám nói,“Ta gia tăng gần mười pound cơ nhục.”

Nghe nàng nói như vậy, Matthew có điểm hảo kỳ,“Thể trọng không phải đều là nữ nhân thiên địch sao?”

Phía trước Gal - Gadot gầy phảng phất một trận gió liền có thể thổi đổ, kết quả còn đang không ngừng giảm béo.

Gal - Gadot cười cười,“Ta tại cạnh tranh một nhân vật, cần tăng mạnh cơ nhục.”

Matthew bỗng nhiên nghĩ đến Zack Snyder cùng Warner Bros lên kế hoạch hạng mục, hỏi,“Là Diana - Prince công chúa?”

Hắn cùng Warner Bros có cực kỳ chặt chẽ hợp tác, cùng Zack Snyder quan hệ cũng vẫn không sai, lý giải rất nhiều nội tình động thái,[ Superman: Man of Steel ] đã hoàn thành, Warner Bros lần này tin tưởng mười phần, cứ việc phim muốn tới sang năm mới có thể công chiếu, cũng đã tính toán đem này bộ siêu nhân tân điện ảnh xem như DC Justice League điện ảnh vũ trụ bắt đầu, cùng Zack Snyder cùng nhau lên kế hoạch khởi tiếp theo bộ.

Đó là một bộ gọi là [ Batman đại chiến siêu nhân ] điện ảnh, từ lên kế hoạch đến quay chụp lại đến phát hành, Warner Bros định ra hai đến ba năm thời gian, trong đó chẳng những có Batman và Superman, liên Wonder Woman cũng sẽ hiện thân.

Đại khái Warner Bros cùng DC truyện tranh là tưởng dùng chính nghĩa tam cự đầu cùng xuất trướng phương thức, cùng với mang đến rung động tính hiệu quả, một bước vượt qua Marvel bỏ ra cự ly, chân chính đuổi theo Marvel phương diện.

Gal - Gadot nhẹ nhàng gật đầu,“Đúng vậy, ta tại cạnh tranh Wonder Woman nhân vật này.”

Quả nhiên như vậy, Matthew trong lòng thầm thở dài một câu, lấy hôm nay xã hội tình thế, chỉ cần Wonder Woman có thể cùng nữ quyền hợp phách, lại không đáng một ít thấp cấp sai lầm, thành công tỷ lệ vẫn là rất cao .

Lại nói, từng Zack Snyder vì cái gì sẽ tại như vậy nhiều hậu tuyển nhân trung chọn trúng Gal - Gadot? Nghe nói liên Gal - Gadot bản thân đều phi thường phi thường ngoài ý muốn.

Phỏng chừng là Gal - Gadot gặp chính mình dạng này quý nhân.

Nghĩ đến đây, Matthew chậm rãi nói,“Ta cùng Zach cùng Warner phương diện chào hỏi.”

Nghe nói như thế, Gal - Gadot mặt hiện do dự, đột nhiên nâng lên tay trái, nói,“Matthew, ta đã đính hôn .”

Matthew biết, chính mình phía trước một ít biểu hiện, khiến Gal - Gadot sinh ra hiểu lầm, cười lắc đầu,“Gadot, chúng ta là bằng hữu, giữa bằng hữu hỗ trợ không phải rất bình thường sao? Lại nói, ta chỉ có thể cam đoan khiến Zach cho ngươi một công bình thử vai cơ hội, cũng không phải có thể giúp ngươi lấy đến nhân vật này.”

Thế giới này lớn như vậy, chẳng lẽ mỗi một gặp được nữ nhân đều muốn cùng hắn có một chân? Hắn còn chưa ngốc như vậy.

Gal - Gadot ngượng ngùng cười cười,“Xin lỗi.”

Matthew lúc này mới phát hiện nàng tay trái trên ngón áp út đeo nhẫn, hỏi,“Ngươi đính hôn ?”

“Ân.” Gal - Gadot gật gật đầu,“Hắn họ Stanton, có cơ hội giới thiệu các ngươi nhận thức.”

Matthew gật gật đầu, nói,“Gadot, ta cũng có bạn gái .”

“Ta biết, Margot Robbie, ta nhận thức nàng.” Gal - Gadot nói.

Hai người lúc này đi đến tin tức thính, Justin Lin đã đến, bởi tối hôm qua quay chụp quan hệ, bọn họ đến tương đối sớm, lại đợi một hồi, Paul - Walker, Tyrese - Gibson, Jason - Statham cùng Jordana - Brewster đẳng diễn viên chính mới lục tục đuổi tới.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 984: Cải Biến Rất Nhiều

Rộng mở trong sảnh họp báo, phần đông nhiếp ảnh phóng viên giơ lên cao máy ảnh, không ngừng ấn động shutter, đem phía trước tất cả mọi người vỗ xuống, này mấy đều là phi thường có giá trị giải trí tin tức.

Phía trước tiểu vũ đài thượng, Matthew làm tuyệt đối trung tâm điểm, hai bên phân biệt là Paul - Walker cùng Gal - Gadot, còn lại còn có Daniel - ngô, Ny Ny, Jordana - Brewster, Tyrese - Gibson đám người chia làm hai bên, đua xe gia tộc toàn viên đến đông đủ, tận tình hướng truyền thông phóng viên triển lãm chính mình đại gia đình.

Tuy rằng đua xe bên trong gia tộc cũng có mâu thuẫn, nhưng không tính bén nhọn, từ thượng một bộ điện ảnh chân chính hình thành family này khái niệm tới nay, vô luận là công khai trường hợp vẫn là ngầm, đua xe gia tộc các thành viên quan hệ đều xem như không sai.

Đối với một đám diễn viên, hơn nữa là thành danh diễn viên đến nói, ở phương diện này không thể yêu cầu càng nhiều .

Thật chỉ vọng đám người này giống như đại gia đình tương thân tương ái? Đừng thiên chân .

Mọi người đứng ở truyền thông phóng viên phía trước, lại bày ra nhất tương thân tương ái bộ dáng.

Này vốn là diễn viên công tác một bộ phận.

Hết thảy đều là vì tuyên truyền cần.

Cho nên, liên can các diễn viên phân tán ra đến, tiến vào tin tức thính phóng viên trong, phân biệt nhận truyền thông phỏng vấn.

Vây quanh ở Matthew bên cạnh phóng viên khẳng định là nhiều nhất .

Đến từ [ Thames báo ] một danh phóng viên dẫn đầu hỏi,“Horner tiên sinh, thứ sáu bộ có phải hay không sớm đã có quy hoạch?”

Matthew sớm có chuẩn bị, không nhanh không chậm nói,“Tại Justin cùng ta trong đầu, này thứ sáu bộ cùng thứ bảy bộ cố sự vẫn đều là tồn tại , thế nhưng chúng ta đến cùng muốn như thế nào triển khai này cố sự, lại có không nhỏ độ khó. Giữa chúng ta nói chuyện rất nhiều lần, cuối cùng quyết định muốn đem bộ điện ảnh này đưa đến một loại càng cự đại, càng làm người ta nhiệt huyết sôi trào cảnh giới. Nói cách khác, tại tân điện ảnh trung, không chỉ muốn có càng nhanh tốc độ xe cùng càng lớn trường hợp, còn muốn có càng thêm kích thích cố sự cùng đánh nhau màn ảnh, tại đây bộ điện ảnh bên trong, đua xe màn ảnh sẽ so với phía trước mấy bộ điện ảnh càng thêm to lớn cùng kích thích.”

Một khác danh BBC phóng viên hỏi,“Này bộ phim có sang tân sao?”

Sang tân loại sự tình này nơi nào có thể sử dụng chế tác phí tổn 1 ức 8000 vạn dollar phim làm thí nghiệm? Matthew cười cười, nói,“Ta hi vọng bộ điện ảnh này trung có thể có thuần túy ô tô văn hóa, có thể đem loại này văn hóa mang vào đến thuần túy phim hành động bên trong, hơn nữa khiến này series sở đại biểu loại này văn hóa cùng tinh thần trở thành đời sau điện ảnh tấm gương.”

“Nghe nói thứ sáu bộ cùng thứ bảy bộ cố sự chặt chẽ tương liên?” Đến từ Hollywood Reporter phóng viên hỏi,“Thuộc về thượng hạ hai bộ quan hệ?”

Matthew không có phủ nhận, lại nói,“Đây là hai cho nhau liên hệ lại có độc lập tính cố sự. Nguyên bản chúng ta là tưởng quay chụp một bộ, nhưng phim dung lượng quá lớn, cho nên chúng ta đành phải đem nó quay chụp thành một thượng hạ bộ điện ảnh, nói cách khác thứ sáu bộ cùng thứ bảy bộ thực ra là một cố sự, tại đây hai bộ điện ảnh trung, sẽ có càng nhiều rống giận chiếc xe, sở hữu nhân vật quan hệ đều sẽ bị sơ lý đi ra.”

Hắn hơi làm tự hỏi, nhặt chút có thể nói nói,“Khi chúng ta đang suy xét cùng thảo luận như vậy cố sự thời điểm, chúng ta phát hiện, một bộ điện ảnh căn bản không thể dung nạp được dưới nhiều như vậy nội dung, kịch bản ước chừng có 210 trang. Cho nên đem điện ảnh chia tách thành hai tập, là thế tại phải làm . Trong phim đua xe văn hóa, chiếc xe cải trang, tuyệt đối sẽ làm người ta cảm giác mới mẻ.”

Tự biên tự diễn linh tinh mà nói, từ Matthew người như thế trong miệng nói ra, kia không phải chém gió, mà là tự tin biểu hiện.

Phỏng vấn tiến hành thực thuận lợi, chấm dứt sau Matthew lập tức trở lại khách sạn nghỉ ngơi, tương lai một đoạn thời gian rất dài đều phải dừng lại tại London quay chụp, hắn muốn cam đoan chính mình thời khắc bị vây ở tinh lực dư thừa trạng thái.

Lần này phỏng vấn rất nhanh xuất hiện ở toàn cầu rất nhiều báo chí cùng trang web cùng với trên đài truyền hình mặt,[ Fast and Furious ] series sớm liền làm thành có cường đại kêu gọi lực phẩm bài, dễ dàng liền hấp dẫn đến phần đông fan điện ảnh chú ý ánh mắt.

Tuy rằng này bộ phim càng ngày càng giống khoác đua xe áo khoác phim hành động, nhưng đua xe như cũ là [ Fast and Furious 6] lớn nhất bán điểm một trong.

Nếu là không làm nhân khó có thể tin đua xe trường hợp,[ Fast and Furious ] điện ảnh liền không nên gọi [ Fast and Furious ] .

Này bộ tân phim quay chụp trung liền bao gồm mấy cái làm người ta huyết mạch phun trương đua xe trường hợp, trừ tại London đầu đường cùng địa phương khác tỉ mỉ bố trí đua xe hí ngoài, còn có đua xe gia tộc đại chiến xe tăng cùng phi cơ.

Bởi xe tăng vai diễn ra ngoài ý muốn, cần đáp cảnh quay chụp, phía trước đặt ở mặt sau phi cơ vai diễn, xê dịch đến phía trước.

[ Fast and Furious 6] kỹ năng đặc biệt cùng động tác trường hợp là này series cho đến bây giờ quy mô lớn nhất , Justin Lin tỉ mỉ thiết kế tứ trường tối to lớn động tác trường hợp -- cự hình Nga vận tải cơ rơi tan, cùng xe tăng ác chiến, phá hủy nhiều tầng bãi đỗ xe, tại thành thị khu phố bên trong tật tốc chạy.

Vì quay chụp vận tải cơ rơi tan, kịch tổ thuê London phụ cận một để không nhiều năm Hoàng gia không quân căn cứ, ở trong này trùng tu phi cơ đường băng.

Đại trường hợp màn ảnh, Justin Lin quyết định tận khả năng thực cảnh quay chụp.

Bản phiến quay chụp trung, thậm chí bản series đến hiện tại mới thôi lớn mật nhất kỹ năng đặc biệt chính là Antonov máy bay vận tải rơi xuống.

Cảnh tượng thiết kế trung, một chiếc Antonov AN--225 trọng hình máy bay vận tải tại ý đồ cất cánh khi bị từ trên trời kéo xuống dưới.

Quay chụp khi, đặc hiệu đoàn đội muốn đem phi cơ cột vào bọn họ trên xe, tại phi cơ phần sau cầu thang mạn thượng lái vào khai ra, cuối cùng chiếc xe một đầu đâm hủy.

Còn có một màn mấu chốt vai diễn, nam chính Sean lái xe thông qua phi cơ tiền trùy.

Kịch tổ không có biện pháp làm đến một chiếc Antonov AN--225 trọng hình máy bay vận tải, vô luận là quốc tế hoàn cảnh vẫn là tài chính điều kiện đều không cho phép, thế nhưng lấy Hollywood kỹ thuật năng lực, lộng một chiếc cùng phi cơ không sai biệt lắm mô hình vẫn là rất nhẹ nhàng .

Vì thế, kịch tổ tại không quân căn cứ trung kiến tạo Antonov AN--225 trọng hình máy bay vận tải tam đại trọng yếu bộ phận: Một 75 thước Anh trưởng,50 thước Anh khoan,25--30 thước Anh cao, phụ gia vòng lăn thân máy; Một ước 100 thước Anh trưởng, bị làm thành phi cơ vĩ phiến vẻ ngoài cầu thang mạn -- khiến chiếc xe có thể tại phi cơ phần sau mở ra lái đi; Lấy 1:1 tỉ lệ bộ phận tạo ra thân máy trung tâm, cánh máy cùng động cơ, còn có đem bị thiêu hủy cơ đầu.

Lại chính là, quay chụp khi ánh lửa cùng sương khói đều là thực cảnh.

Nổ vang tiếng motor trung, Matthew lái xe nhanh chóng từ sân bay trên đường băng xuyên qua, xe nhân thể chuyển biến, từ phi cơ đầu vòng qua, này giá Antonov AN--225 trọng hình máy bay vận tải mô hình tại màn ảnh trông được tự đang nhanh chóng vận động, trên thực tế tốc độ phi thường chậm, đủ để cho Matthew loại này xe kĩ không tính là bao nhiêu xuất sắc nhân, lái xe thông qua phi cơ tiền trùy.

Này màn ảnh thuận lợi quay chụp hoàn tất, kịch tổ lại quay chụp mặt khác diễn viên vai diễn sau, phi cơ mô hình sắp bạo tạc.

Matthew cùng chủ yếu các diễn viên rút khỏi trường quay, kế tiếp phần mình nhân vật quay chụp, càng nhiều muốn giao cho kỹ năng đặc biệt thế thân.

Paul - Walker tìm lại đây, hỏi Matthew,“Ngày mai có thời gian sao?”

Matthew chậm rãi lắc đầu,“Ta ngày mai còn có hai màn diễn.”

“Lâm thời cải biến ?” Paul - Walker nhìn thấy Matthew gật đầu, không phải không có tiếc nuối nói,“Vốn tưởng mời ngươi tham gia thú vị party.”

Matthew cùng Paul - Walker quan hệ luôn luôn không sai, cười cười, nói,“Về sau còn có cơ hội.”

Paul - Walker gật gật đầu,“Ta đây đi ước mặt khác bằng hữu .”

Matthew cho rằng Paul - Walker muốn ước kịch tổ người khác, chung quy ngày mai đến cuối tuần , trừ bỏ lâm thời cải biến hắn cần tăng ca ngoài, mặt khác mấy cái diễn viên chính đều có thời gian.

Kết quả Paul - Walker trực tiếp lấy di động ra, đánh điện thoại, bởi cự ly quá gần, Matthew khó tránh khỏi nghe được đôi câu vài lời, Paul - Walker ước là hắn tại Anh quốc London một bằng hữu, đại khái là không có xe, khiến bằng hữu lái xe chở hắn đi tham gia party.

Tây phương nhân đều thích party, Matthew phía trước cũng đặc biệt thích, đặc biệt tràn ngập xinh đẹp muội tử party.

Nhưng có chính quy bạn gái sau, hắn xác thật hồi tâm , không lại ở trên nam nữ quan hệ làm ra bất cứ khác người sự tình.

Một ngày quay chụp kết thúc, Matthew trở lại khách sạn thời điểm, chiếm được một phần đại đại kinh hỉ.

“Mary?” Matthew nhìn thấy Margot Robbie đứng ở khách sạn đại đường trong,“Ngươi chừng nào thì đến?”

“Một giờ trước vừa đến.” Margot Robbie cười cười.

Matthew dùng lực ôm nàng một chút,“Có thể nhìn thấy ngươi thật tốt.”

Margot Robbie không quá minh bạch Matthew ý tứ,“Làm sao?”

Matthew không nói gì, cũng không quản chung quanh hảo kỳ ánh mắt, kéo lên Margot Robbie liền đi, cưỡi thang máy trở lại phòng, khẩn cấp đem nàng đặt ở trên vách tường.

Cũng không cần giải thích, Margot Robbie liền minh bạch Matthew ý tứ, thả lỏng thân thể, phối hợp khởi Matthew động tác.

Hồi lâu sau, gian phòng bên trong dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn thở dốc Matthew, Margot Robbie thò tay chậm rãi phất qua hắn má, hỏi,“Ngươi vừa rồi rất xúc động.”

Matthew nhẹ nhàng hôn nàng một ngụm, nghĩ nghĩ, nói,“Chủ yếu là gần nhất công tác áp lực quá lớn.” Hắn suy xét một hồi, còn nói thêm,“Ta...... Nói như thế nào đâu?”

“Như thế nào ấp a ấp úng?” Margot Robbie kỳ quái,“Này không giống ngươi.”

Matthew cười cười,“Ta có điểm nghiện tình dục điềm báo, bất quá không nghiêm trọng, gặp được ngươi sau hảo nhiều.”

Margot Robbie nhướn mày,“Nói như vậy ta xuất hiện thực là thời điểm.”

“Ân.” Matthew tại hai người ở chung khi biểu hiện vẫn là rất thẳng thắn thành khẩn ,“Helen có mấy lần thúc giục ta đi xem tâm lý thầy thuốc, ta không đi.”

Margot Robbie hồi hôn Matthew một chút,“Ngươi áp lực lớn, đánh cho ta điện thoại, vô luận có chuyện gì, ta nhất định sẽ bồi tại bên cạnh ngươi.”

“Nguyên lai có bạn gái cảm giác cũng không sai.” Matthew cố ý mở câu vui đùa, quay người ôm lấy Margot Robbie,“Thân ái , chúng ta bắt đầu đệ nhị hội hợp đi.”

“Khiến ta nghỉ ngơi nhiều một hồi hảo sao? Ta ngồi thời gian rất lâu phi cơ.”

Nghe nói như thế, Matthew ngừng lại, ôm lấy Margot Robbie,“Là ta sơ sót.”

Margot Robbie lẳng lặng nằm ở Matthew trong lòng, có thể rõ ràng cảm giác được, phi cơ sự cố tại trong giây phút sinh tử bồi hồi, cấp Matthew xúc động phi thường lớn, tựa hồ cũng cải biến Matthew rất nhiều ý tưởng.

Ngẫm lại ngược lại cũng rất bình thường, kia trường sự cố mang cho nàng thay đổi như vậy cự đại, đặt ở sự cố phía trước, nàng căn bản không thể nhận như vậy một nam nhân.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 985: Tai Nạn Xe Cộ

Đứng ở trường quay bên ngoài trên đài, Margot Robbie bọc kín đại y, vừa mới đến tháng mười một hạ tuần, London thời tiết cũng rất lạnh, hôm nay càng là hàng đến dưới điểm đóng băng, âm u thiên không nhìn không tới nửa điểm dương quang, gió lạnh ngược lại thường thường từ đỉnh đầu đảo qua, mang đến càng nhiều rét lạnh.

Đột nhiên vang lên ô tô tiếng motor, phảng phất châm lên này ngày đông rét lạnh không khí.

Margot Robbie nhìn về phía trước, một chiếc Benz cơ nhục siêu xe xông lên phi cơ đường băng, tốc độ cũng không mau, nhưng motor tiếng nổ vang đặc biệt vang, sau đó cùng đối diện chặn lại một chiếc Ferrari đụng vào cùng nhau.

Phanh --

Cự đại tiếng va chạm vang lên, thậm chí có thể nhìn thấy vô số mảnh vỡ bay lên trời.

Lại có một chiếc ô tô vùn vụt mà tới, đụng vào bôn trì cơ nhục trên xe đua, tựa hồ muốn đem trong xe nhân chen thành bánh thịt.

Nhưng tại chúng nó đụng lên phía trước, một cường tráng thân ảnh đá văng bôn trì cơ nhục siêu xe cửa xe, quay cuồng nhảy ra xe, người này thân hình cực kỳ giống Matthew, nhưng Margot Robbie liếc nhìn liền nhận ra đây không phải Matthew, mà là một thế thân diễn viên.

Không ra đoán trước, đạo diễn Justin Lin kêu ngừng quay chụp, sau đó diễn viên toàn bộ đổi mới, Matthew cũng về tới quay chụp nơi sân bên trong, cùng động tác chỉ đạo khoa tay múa chân một trận, sau đó quay chụp bắt đầu.

Oành --

Một khác chiếc ô tô chạy vội mà tới, đụng vào Benz AMG mặt sau, phát ra cự đại thanh âm.

Matthew mạnh đứng lên, trong tay phải gắt gao nắm một phen sừng dê búa, không đợi kia vài xe trung nhân từ kịch liệt va chạm trung kịp phản ứng, như thiểm điện liền xông ra ngoài, nhảy lên Benz AMG đầu xe, giống như đánh về phía linh cẩu hùng sư như vậy, xông lên kia chiếc Ferrari đầu xe, huy động sừng dê búa nện ở vốn là rạn nứt tiền chắn gió thủy tinh trước mặt, chắn gió thủy tinh nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ.

Thủy tinh mảnh vỡ dừng ở trên đầu, lái xe nhân hơi chút thanh tỉnh một ít, lập tức liền muốn sờ thương, thủ còn không có rơi xuống trên cán thương, một bàn tay lớn thò qua nắm hắn cổ, điều khiển viên chỉ cảm thấy toàn thân khí lực đều tiêu thất, thủ dừng lại tại thương bên rốt cuộc không dùng được nửa phần khí lực, chỉ nhìn đến một sừng dê búa mang tiếng gió đập lại đây.

Matthew một búa “Nện gục” Địch nhân, tiếp phiên thân trốn ở xe mặt sau.

Phanh -- phanh --

Tiếng súng liên tiếp vang lên, phảng phất có viên đạn đánh trúng như vậy, Ferrari trên đầu xe bốc lên từng trận khói thuốc súng.

Matthew kéo ra Ferrari biến hình cửa xe, từ ghé vào tay lái trên thi thể móc súng lục ra, đột nhiên lắc mình mà ra, nhắm ngay một phương hướng bắn liền hai phát, một danh dựa vào ô tô xạ kích cường tráng nam nhân lập tức ngã xuống đất.

Tiếp, Matthew cúi người lăn lộn, đi đến Benz AMG mặt sau, lại nổ súng xạ kích, lại có một người theo tiếng ngã gục.

Theo sau, hắn kéo ra Benz AMG cửa xe, lấy cực kỳ linh hoạt thân thủ, từ phó điều khiển bên này lên điều khiển vị, phát động ô tô, động cơ nổ vang rung động, lỗ thoát khí toát ra từng trận khói trắng, này chiếc Benz AMG ngạnh sinh sinh chen ra phía trước Ferrari, liền xông ra ngoài, chạy hướng phi cơ đường băng chỗ xa hơn.

Matthew nhìn thấy cách đó không xa có hồng kỳ xuất hiện, lập tức đạp phanh lại, này chiếc bôn trì cơ nhục xe tốc độ vốn là không tính mau, xe rất nhanh vững vàng dừng ở phi cơ đường băng bên trên.

Vẫn cùng vỗ hắn quay chụp xe, lúc này cũng dừng.

Mở cửa xe xuống xe, Matthew quay đầu nhìn, quay chụp trên xe, Justin Lin vừa hái xuống tai nghe, đối với hắn bên này dựng thẳng lên một căn ngón cái.

Matthew lập tức lên xe, phát động ô tô đảo quanh phương hướng, lại lái về vừa rồi trường quay.

Xuống xe thời điểm, hắn còn không có quên mang theo sừng dê búa, này nhìn như thuần cương tạo ra, trên thực tế là nhựa cây thêm sơn kim loại chế tác, phân lượng rất nhẹ.

Justin Lin thanh âm lúc này truyền tới,“Thu thập trường quay ! nghỉ ngơi nửa giờ.”

Matthew đem súng lục cùng sừng dê búa giao cho đạo cụ sư, đi đến lâm thời nơi nghỉ ngơi, ngồi ở trên ghế, lập tức có người truyền đạt bình nước, ngửi được kia quen thuộc thanh đạm hương vị, hắn không cần nhìn cũng biết Margot Robbie lại đây .

“Thời tiết như thế lạnh.” Hắn tiếp nhận chén trà, quay đầu nhìn về phía Margot Robbie,“Không phải nói khiến ngươi tại khách sạn đợi sao?”

Margot Robbie biết Matthew đây là quan tâm chính mình, kéo qua một khác chiếc ghế dựa ngồi ở hắn bên cạnh,“Không có việc gì, ta cũng không phải thiếu nữ tử.”

Mặc dù ở trước mặt hắn, Margot Robbie có điều thu liễm, nhưng Matthew rất rõ ràng, Margot Robbie vẫn đều là bưu hãn nữ cao bồi.

Hắn nâng lên chén trà, uống một ngụm trà nóng, nói,“Lúc này mới tháng mười một, Anh quốc liền như thế lạnh .”

Margot Robbie nhìn nhìn thiên không,“Sẽ không tuyết rơi đi.”

Matthew lại nhìn về phía xa xa, nói,“Đại khái mười năm trước mùa đông đi, ta từng tại đây để đó không dùng không quân trong căn cứ, cùng James - McAvoy cùng Michael - Fassbender trong nước bùn lăn lộn.”

Này hai người Margot Robbie cũng gặp qua, là Matthew bạn bè, không khỏi hảo kỳ hỏi,“Là ngươi quay chụp Band of Brothers khi sao?”

“Đúng vậy.” Matthew có điểm xuất thần, phảng phất về tới quay chụp Band of Brothers khi,“Năm đó ở trong này......”

Hắn ngón tay hướng chỗ xa, mơ hồ còn có thể nhìn thấy khi đó mấy cái cũ nát kho máy,“Chúng ta ba ở trong này cùng nhau gây chuyện, đem không vừa mắt nhân hết thảy đá ra kịch tổ.”

Nói tới đây, Matthew không khỏi cười lên,“Rất hoang đường, cũng rất có vận khí.”

Chung quanh không có người khác, Margot Robbie bị khơi mào lòng hiếu kỳ, thấp giọng hỏi,“Có thể hay không theo ta nói một câu?”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, hồi tưởng khi đó tình huống,“Chuyện này, muốn theo một bình tinh dầu nói lên.”

Lại nói, tại hắn một đường không từ thủ đoạn hướng lên trên bò trong quá trình, giống rượu đế, tinh dầu, dầu cù là cùng máy quay phim linh tinh gì đó, đều trước sau phát huy trọng yếu tác dụng.

Chính hắn cũng có chút kỳ quái, vì sao chính mình liền cùng này mấy không đáng tin ngoạn ý liên hệ cùng một chỗ đâu?

Matthew đại khái đem năm đó sự cùng Margot Robbie nói đơn giản một lần, này mấy năm xưa chuyện cũ hắn cũng không sợ truyền ra đi.

Margot Robbie bắt đầu thời điểm chỉ là sửng sốt, mặt sau đều giật mình mở to hai mắt nhìn.

“Thượng Đế a, các ngươi rất có thể gây chuyện .” Margot Robbie nhìn Matthew,“Liền tính kia hai nhân tính cách lại mở ra, về sau cũng không mặt mũi gặp người.”

Matthew nhún vai,“Giống như bọn họ đều rời đi giới giải trí .”

Margot Robbie lại nhịn không được nở nụ cười,“Nguyên lai các ngươi như vậy xấu.”

“Ta không phải người tốt.” Matthew ăn ngay nói thật,“Luôn luôn đều không là. Ta nguyên bản chỉ là cái gì cũng không có tiểu nhân vật, trừ không từ thủ đoạn, cũng không có mặt khác biện pháp.”

Margot Robbie không có tiếp Matthew mà nói, ngược lại hảo kỳ hỏi,“Cái kia tinh dầu, hiệu quả thực sự có như vậy thần kỳ?”

Matthew chậm rãi lắc đầu,“Như vậy trên thị trường có thể mua được , hiệu quả không như vậy hảo. Năm đó ta vận khí tốt, mua được là cao độ dày phiên bản.”

Hắn ẩn ẩn nhớ rõ, Keira - Knightley nghe hắn nói sau, cũng lặng lẽ dùng qua, sau này còn từ hắn nơi này cầm đi vài hộp, phảng phất nghiện như vậy.

Còn có quảng đại Phi Châu các đồng bào, tại hắn đi Phi Châu làm từ thiện, đưa tặng lễ vật thời điểm, nghe nói lấy dầu cù là cùng tinh dầu nấu ăn, khu trùng bệnh tiêu khát không trúng thử tới......

“Như vậy a.” Margot Robbie càng ngày càng hiếu kì,“Ngươi dùng qua sao?”

Matthew vội vàng lắc đầu,“Không có.”

Margot Robbie một chút đều không che giấu ý nghĩ của mình, ghé sát vào một điểm, thấp giọng nói,“Thứ này nơi nào có bán ? Không bằng......” Nàng đột nhiên đối Matthew chớp mắt vài cái,“Ta đi mua một bình, cho ngươi bôi lên điểm thử xem?”

Matthew cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào , theo bản năng hồi đáp,“Chinatown có bán .”

“Ân.” Margot Robbie tựa hồ làm quyết định,“Quay đầu ta đi Chinatown mua một bình.”

Matthew lúc này mới kịp phản ứng,“Thân ái , đừng xằng bậy, thứ này rất muốn mạng a.”

“Thử xem nha.” Margot Robbie cười đến hết sức vui vẻ,“Lại sẽ không chết người.”

Nàng thanh âm ép tới càng thấp,“Ngươi thử mà nói, đợi trở lại Los Angeles, ta có thể cùng ngươi đi kia gian phòng chơi ngoạn a.” Nàng hai tay ghé vào cùng nhau, làm còng tay khảo thủ tư thế,“Ngươi không phải nói trả giá liền muốn có hồi báo sao? Này trao đổi điều kiện rất công bình đi?”

“Quay đầu nói sau đi.” Matthew nhìn thấy đạo diễn Justin Lin đối với bên này vẫy tay, nói,“Quay chụp muốn bắt đầu.”

Cầm lấy chén trà, hắn lại uống một ngụm, lúc này mới đứng lên đi vào trường quay, trực tiếp lên kia chiếc mặt trước đều đụng hỏng Benz AMG điều khiển vị, chuẩn bị tiếp tục quay chụp đua xe màn ảnh.

Justin Lin lại đây giải thích vài câu,“Không cần khai quá nhanh, vẻ mặt cùng khuôn mặt đều kiên nghị một ít ! chúng ta sẽ thông qua cửa sổ quay chụp của ngươi bên cạnh đặc tả !”

Matthew xung hắn dựng thẳng lên ngón cái,“Ta minh bạch !”

Như vậy màn ảnh bình thường đều là quay chụp hai lần, lần đầu tiên là vỗ hắn đặc tả, lần thứ hai chụp đặc kĩ diễn viên chân chính đua xe, sau đó đợi hậu kỳ chế tác khi, hai màn ảnh cắt lẫn, dễ dàng liền có thể chế tạo ra Matthew lái xe bay nhanh chân thật cảm.

Này có thể nói là đơn giản nhất cơ bản nhất màn ảnh cắt nối biên tập .

Matthew xe kĩ không tính là bao nhiêu hảo, ứng phó loại này màn ảnh vẫn là không thành vấn đề , đẳng Justin Lin ra lệnh một tiếng, lập tức đạp chân ga, Benz xe hơi không nhanh không chậm hướng về phía trước chạy đi.

Justin Lin ở quay chụp xe, cùng Matthew vẫn duy trì đồng dạng tốc độ, vẫn lấy song song phương thức quay chụp hắn bên cạnh đặc tả.

Này màn ảnh quay chụp đồng dạng rất thuận lợi, Matthew lái xe chạy ra bất quá hơn hai trăm mét, phía trước liền có hồng kỳ lượng ra, hắn biết đây là quay chụp hoàn thành tín hiệu, quay đầu mắt nhìn Justin Lin bên kia, phát hiện quay chụp xe trên bình đài hắn, vừa từ một danh trợ lý đạo diễn trong tay lấy qua điện thoại di động, sắc mặt tựa hồ rất không dễ nhìn.

Matthew không biết phát sinh cái gì, đảo quanh phương hướng trở lại xuất phát địa phương, đình hảo xe sau lập tức xuống xe, quay chụp xe lúc này cũng trở lại.

Quay chụp xe bình đài bên trên, Justin Lin còn tại gọi điện thoại, mày dĩ nhiên gắt gao nhíu lại.

Cấp bách tiếng bước chân vang lên, Braun - Williams đột nhiên xuất hiện ở trường quay trung, Matthew nhìn về phía bên kia, không có đặc biệt khẩn cấp sự, Braun - Williams không có khả năng tiến vào trường quay quấy rầy kịch tổ quay chụp.

Braun - Williams tốc độ phi thường mau, rất nhanh đi đến hắn bên cạnh, thấp giọng nói,“Hai mươi phút trước, Paul - Walker cưỡi bằng hữu điều khiển ô tô đi tham gia party, trên đường phát sinh tai nạn giao thông.”

“Cái gì?” Matthew còn không kịp sửng sốt, liền phát hiện Justin Lin xuống xe, cũng đi tới hắn bên này, nói thẳng,“Paul - Walker xảy ra chuyện !”

Braun - Williams bổ sung một câu,“Ngươi đừng vội, Paul bản nhân không có quá lớn vấn đề.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 986: Đua Chính Là Mạng

Tiếp đến bằng hữu đánh tới điện thoại, Paul - Walker ra khách sạn, liếc nhìn liền thấy được màu đỏ Porsche GT, lập tức đi qua, Porsche GT điều khiển vị cửa xe mở ra, người xuống dưới chính là hắn bằng hữu.

“Hải, Roger.” Paul - Walker đi đến bên cạnh xe, nhịn không được sờ sờ xe trần nhà,“Này khoản xe thoạt nhìn thật tuyệt.”

Gọi là Roger nhân vỗ vỗ màu đỏ thân xe, nói,“Hay không tưởng thử xem?” Hắn đem chìa khóa xe ném cho Paul - Walker,“Này chiếc xe chỉ có ta khai qua.”

Paul - Walker tiếp được chìa khóa, cúi đầu nhìn nhìn, lại nhìn xe, trong lúc nhất thời ngứa ngáy khó nhịn, loại này siêu xe vẫn đều là hắn đại ái a.

Theo bản năng , hắn liền muốn đáp ứng, nhưng Matthew gương mặt đột nhiên từ trong đầu lóe qua, lắc đầu, đem chìa khóa hoàn cho Roger, nói,“Ta còn là tọa phó điều khiển đi.”

“Vì sao?” Roger phi thường kỳ quái,“Ngươi không phải thích nhất loại này xe sao?”

Paul - Walker thở dài,“Ta cùng kịch tổ ký có hợp đồng, không thể đua xe !” Hắn chỉ chỉ màu đỏ Porsche,“Ngươi cho rằng ta điều khiển loại này xe, có thể nhẫn được không đua xe sao?”

Roger tiếp nhận chìa khóa, lắc đầu nói,“Như thế nào còn có kịch tổ ký loại này kỳ quái hiệp ước?”

Paul - Walker ngược lại cảm giác rất bình thường,“[ Fast and Furious ] kịch tổ sở hữu diễn viên chính, đều ký cùng loại hợp đồng.”

Roger kéo ra điều khiển vị cửa xe, nói,“Ngươi đi phó điều khiển đi.” Đẳng Paul - Walker lên phó điều khiển, hắn phát động ô tô, còn nói thêm,“Ngươi hiện tại lái đỡ nghiền, cũng không ai biết.”

Paul - Walker vẫn là lắc đầu,“Ta hướng Matthew hứa hẹn qua không đua xe.”

“Hắn là lão bà ngươi sao?” Roger có chút khó chịu,“Quản nhiều như vậy.”

Paul - Walker vỗ hắn một chút,“Hảo, mau đi đi, ngươi muốn cho ta bỏ qua party sao?”

Roger không nói gì thêm, đạp chân ga, ô tô chạy đi khách sạn cửa, tiến vào rộng mở đường cái, gia tốc hướng phía trước phóng đi.

Nơi này là nội thành, xe cộ lưu lượng tương đối lớn, Porsche GT tốc độ rất nhanh, lại phát huy không ra toàn bộ thực lực, thêm ngẫu nhiên có tuần tra xe cảnh sát đi ngang qua, Roger vẫn là tại tạp tối tầng trên cùng tốc hành chạy.

Qua hơn nửa giờ, xe ra nội thành, xe cộ lưu lượng chợt giảm bớt, Roger lập tức thâm nhấn ga, động cơ nổ vang rung động, này chiếc Porsche GT cơ hồ hóa thành một đạo màu đỏ thiểm điện.

“Thích đi !” Roger lớn tiếng nói.

Paul - Walker nhìn nhìn ngoài cửa sổ xe nhanh chóng rút lui cảnh vật, lại xem xem trước tòa điều khiển khi tốc biểu, này chiếc Porsche khi tốc dĩ nhiên tiếp cận tám mươi dặm Anh.

Đổi thành hệ mét đó chính là một trăm hai mươi km !

Không một lần nữa trở về [ Fast and Furious ] kịch tổ phía trước, như vậy tốc độ tại Paul - Walker trong mắt căn bản tính không được cái gì, đừng nói tám mươi dặm Anh khi tốc, hơn một trăm dặm Anh hắn cũng không phải không tiêu qua.

Nhưng từ biểu diễn [ Fast and Furious 4] bắt đầu, hắn lại cũng không biểu qua xe, này không chỉ là xuất phát từ đối hợp đồng tôn trọng, còn có đối Matthew hứa hẹn.

Mắt thấy Roger còn tại gia tốc, Paul - Walker bỗng nhiên cảm giác có điểm không ổn, chính mình hướng Matthew hứa hẹn qua, sẽ không đi đua xe, nhưng hiện tại cùng tự mình đua xe có cái gì phân biệt? Còn không phải chờ ở một chiếc nhanh chóng chạy gấp trên xe đua? Lại còn là so điều khiển vị càng thêm nguy hiểm phó điều khiển.

Paul - Walker nghĩ đến đây, nhắc nhở nói,“Roger, chậm một chút, chúng ta thời gian rất đầy đủ, còn như vậy đi xuống, cẩn thận đưa tới cảnh sát !”

Roger ngạc nhiên, hỏi,“Ngươi vẫn là Paul - Walker sao?”

“Chậm một chút đi.” Paul - Walker lại nói một câu.

Qua lại, Matthew mấy lần nói qua không cần đua xe sự, vẫn là gợi ra hắn coi trọng.

Roger cho rằng Paul - Walker đối với như vậy mau tốc độ xe không thích hợp, chậm rãi hạ thấp tốc độ xe, xe rất nhanh từ khi tốc hơn tám mươi dặm Anh, hàng đến khi tốc bốn mươi dặm Anh.

Này đã thấp hơn đường tối tầng trên cùng tốc .

Phía trước là chỗ rẽ, Roger mắt nhìn Paul - Walker, lại hạ thấp tốc độ, màu đỏ Porsche tiến vào chỗ rẽ thời điểm, xe đột nhiên lắc lư một chút.

“Làm sao?” Paul - Walker là lão tài xế, nháy mắt nhận ra không đúng,“Như thế nào hoảng lợi hại như vậy?”

Roger hai tay gắt gao cầm lấy tay lái,“Xe......”

Lời còn không có nói xong, màu đỏ Porsche liền thất khống , xiêu xiêu vẹo vẹo hướng về ven đường phóng đi, một đầu đụng vào đèn đường đăng can mặt trên, phát ra cự đại tiếng vang.

An toàn túi khí nháy mắt đạn ra, Paul - Walker chỉ cảm thấy chính mình gặp mãnh liệt va chạm, sau đầu một trận choáng váng, qua một hồi lâu sau, mới hơi chút thanh tỉnh một ít, xuyên thấu qua vỡ tan chắn gió thủy tinh, có thể nhìn thấy xe dĩ nhiên biến hình, phụ cận tất cả đều là hỗn loạn màu đỏ mảnh vỡ.

Hắn cảm giác ngực, bên sườn cùng trên đùi đều tại đau, may mà đau đớn không tính rất kịch liệt, tối thiểu tính mạng hẳn là vô ưu.

Lại nhìn hướng bên cạnh, bằng hữu Roger cùng hắn giống nhau, bị bắn ra an toàn túi khí đỉnh ở trung gian, mũi chảy ra hai đạo huyết tuyến, nhân còn tại phạm mơ hồ.

“Roger !” Paul - Walker la lớn,“Roger !”

Nghe được có người kêu chính mình, Roger thoáng tỉnh táo một chút, cố gắng nói,“Ta...... Ta không sao.”

Paul - Walker nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn hướng bên ngoài, đột nhiên một trận sợ hãi, này nếu là lấy tám mươi dặm Anh tốc độ đụng lên, sẽ là cái gì hậu quả? Gãy chân đứt tay gãy xương cốt đều là nhẹ , phỏng chừng mạng nhỏ đều không bảo đảm đi?

Đua xe tiêu nơi nào là xe a? Căn bản chính là tiêu mệnh a !

Một nháy mắt này, Paul - Walker bỗng nhiên có loại này giác ngộ, đua xe thật sự rất nguy hiểm !

Roger tựa hồ thanh tỉnh lại đây, cố sức quay đầu, nói,“Paul, ngươi cứu ta một mạng !”

Nếu không phải Paul - Walker liên tiếp nhắc nhở, hắn cũng không khả năng hàng tốc nhiều như vậy.

Paul - Walker dùng lực thở hổn hển, nói,“Không, không phải ta. Ngươi hẳn là cảm tạ Matthew - Horner, là hắn đã cứu chúng ta hai.”

Nếu không phải Matthew mấy lần nhắc nhở hắn không cần lung tung đua xe, hơn nữa muốn hắn ký xuống hợp đồng, làm ra hứa hẹn, hôm nay có thể may mắn thoát khỏi tai nạn sao?

Liền tại bọn họ nói chuyện thời điểm, đã có qua đường chiếc xe báo cảnh, cứu viện nhân viên rất nhanh đuổi tới, hai người cũng bị trước tiên đưa vào bệnh viện.

............

Rời đi trường quay, đuổi tới bệnh viện, nhìn thấy nằm ở trên giường bệnh Paul - Walker, Matthew triệt để thở ra nhẹ nhõm một hơi.

Hắn đều làm nhiều như vậy, còn kém đương thần côn , nếu là Paul - Walker còn ngoài ý muốn bỏ mình, cũng quá đả kích người.

Hỏi rõ Paul - Walker gặp chuyện không may trải qua, Matthew thế mới biết, chính mình mà nói nguyên lai khởi tác dụng, mặc kệ nói như thế nào đi, Paul - Walker hữu kinh vô hiểm, trừ phi thường nhẹ não chấn động, không có thụ khác thương.

“Ta không sao.” Paul - Walker nhìn Matthew cùng Justin Lin,“Phi thường xin lỗi, khiến các ngươi lo lắng .”

Matthew ngồi ở trước giường bệnh trên ghế, trấn an nói,“Không có việc gì liền hảo, nhanh lên hảo lên.” Hắn mở câu vui đùa,“Ngươi trì hoãn kịch tổ công tác, ta sẽ trừ ngươi thù lao.”

Justin Lin đối Paul - Walker gật gật đầu,“Đừng nghe Matthew , an tâm dưỡng vài ngày, ta sẽ điều chỉnh công tác kế hoạch.”

Paul - Walker cười cười,“Thầy thuốc nói, buổi chiều lại làm một lần kiểm tra, không có việc gì mà nói, ta ngày mai liền có thể xuất viện.”

Hắn bằng hữu Roger liền không như vậy may mắn , xương mũi gãy xương, xương sườn cũng đoạn một căn.

Matthew vẫn là nói,“Nhiều quan sát hai ngày cho thỏa đáng.”

Mặt sau [ Fast and Furious ] thứ sáu bộ muốn chụp, sang năm còn có [ Fast and Furious 7], tạm dừng vài năm sau, còn có càng nhiều tục tập, không thể thiếu Paul - Walker này nhân vật chính.

Paul - Walker lại chuyển đề tài, dị thường chăm chú nói,“Matthew, ta muốn đối với ngươi nói tiếng cám ơn.” Hắn nhìn về phía Matthew,“Nếu không phải ngươi kiên trì ký tên kia phân hiệp ước, lại vài lần cường điệu, ta sẽ không khiến Roger hạ thấp tốc độ xe, cũng không khả năng hiện tại bình yên vô sự.”

Matthew cười cười,“Một điểm việc nhỏ, ngươi rất khách khí .”

“Không, không, không......” Paul - Walker dựng thẳng lên ngón tay liên tiếp lay động,“Ngươi cứu ta một mạng, thật.”

Nói đến nơi đây, Matthew cũng không lại khách khí, nhân cơ hội này nói,“Paul, về sau đừng đua xe , cũng đừng cưỡi người khác xe đua xe.”

Paul - Walker trịnh trọng gật đầu,“Có như vậy một lần là đủ, ta không tưởng có lần thứ hai.” Hắn cười cười,“Ta còn có nữ nhi, ta muốn nhìn nàng lớn lên.”

Matthew vỗ nhẹ nhẹ sợ Paul - Walker tay,“Ta chờ ngươi trở về.”

Đẳng Justin Lin cáo từ sau, Matthew cùng hắn cùng nhau ly khai phòng bệnh, lưu ra thời gian khiến Paul - Walker nghỉ ngơi.

Trên đường trở về, Matthew mới phát hiện chính mình phía trước xem nhẹ một điểm, hiệp ước chỉ hạn chế Paul - Walker chính mình đua xe, lại không có nhằm vào hắn cưỡi người khác xe điều khoản, may mắn chính mình mà nói gợi ra Paul - Walker coi trọng, bằng không lại là một hồi bi kịch.

Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên sinh ra năm đầu, từng Paul - Walker gặp chuyện không may, chẳng lẽ không đúng tự mình lái xe? Chính mình nhớ lầm ?

Bất quá, này mấy đều không trọng yếu , từ Paul - Walker thái độ cùng trong lời nói không khó nhìn ra, vị này về sau khẳng định sẽ rời xa đua xe.

Ở trong điện ảnh suy diễn một chút đua xe là được, trong hiện thực vẫn là thiếu lấy mệnh đi tiêu.

Theo đuổi tốc độ mang đến kích tình là rất kích thích, nhưng gặp chuyện không may tỷ lệ rất cao , liền tính không vì chính mình tưởng, cũng muốn vì gia nhân suy xét? Người trẻ tuổi tiêu ra vấn đề, khiến cha mẹ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Có gia đình đi đua xe, còn có hay không trách nhiệm tâm.

Paul - Walker đều bốn mươi tuổi , một lần này liền đủ để nhắc nhở hắn, chung quy hắn không phải một người, còn có nữ nhi muốn nuôi nấng.

Nếu là không có quan hệ nhân, Matthew tuyệt đối sẽ không để bụng, Paul - Walker là hắn không thành danh phía trước liền nhận thức , có không sai giao tình, hơn nữa làm [ Fast and Furious ] nam chính một trong, cùng phòng công tác đầu tư cùng một nhịp thở.

Giống năm đó Heath - Ledger, hắn liền luôn luôn không nghĩ tới đi quản, chung quy Heath - Ledger cùng hắn cái gì quan hệ cũng không có, là hoàn toàn người xa lạ, nếu là hắn ngốc hồ hồ chính mình lại gần, nói không chừng bị người trở thành bệnh thần kinh.

Lật xem Hollywood diễn viên không phải bình thường tử vong lịch sử, giống River - Phoenix hít thuốc phiện chí tử như vậy, Hollywood các ngôi sao có một trăm vạn chủng tìm chết phương thức, liền tính thánh mẫu cũng quản không lại đây.

Tỷ như hai năm trước, Kill Bill trung Bill, tại Thái Lan cùng nhân yêu ngoạn S thêm M trò chơi, kết quả ngoạn quá đầu, bị nhân yêu làm hít thở không thông mà chết.

Đợi tương lai có thể chụp một bộ [ Hollywood ngôi sao tìm chết một trăm vạn chủng phương thức ], tuyệt đối đại bán.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 987: Tìm Đường Chết Tiểu Vương Tử

Hai ngày sau, Paul - Walker về tới [ Fast and Furious 6] kịch tổ, tiếp tục tham dự quay chụp, hắn bản nhân không có thụ thương, bất quá đâm xe vẫn là mang đến nhất định phản đối ảnh hưởng, vài lái xe màn ảnh quay chụp khi, đều xuất hiện không thích ứng, rõ ràng là kia trường sự cố mang đến không nhỏ tinh thần áp lực.

Này bộ phim sang năm kỳ nghỉ hè liền muốn phát hành, quay chụp thời gian tương đương khẩn trương, Paul - Walker chủ động đề nghị dưới, Justin Lin thích hợp sửa chữa quay chụp kế hoạch, cắt giảm giai đoạn này Paul - Walker nhân vật Brian đặc tả màn ảnh, càng nhiều lấy toàn cảnh quay chụp cùng viễn cảnh quay chụp làm chủ.

Paul - Walker tao ngộ ngoài ý muốn sự cố, cũng không có cấp kịch tổ mang đến quá lớn ảnh hưởng.

Bất quá, kịch tổ mặt khác mấy cái chủ yếu diễn viên, cũng trước sau đang nói đến đua xe khi, cho rằng lái xe tốc độ thích hợp cho thỏa đáng.

Ngay cả thích cưỡi xe máy nơi nơi loạn chuyển Gal - Gadot, đều thu liễm rất nhiều.

Siêu tốc đối [ Fast and Furious ] bên trong nhân vật mà nói, đây là cỡ nào đáng cười chữ, nhưng là chân thật nhân sinh chính là như vậy tàn khốc.

Hollywood ngôi sao đều thích theo đuổi kích thích, điểm này không gì đáng trách, Matthew cũng không ngoại lệ, nhưng nhân có tiền liền ham hưởng thụ, muốn hưởng thụ đầu tiên muốn có mệnh hưởng thụ.

Chết sau lại có tiền có danh, lại có thể thế nào?

Chơi trò chơi đem chính mình đùa chết Bill đại thúc, nghe nói chết sau có ảnh chụp chảy ra, trần trụi cột vào khám nghiệm tử thi trên đài, trên người từng bị giải phẫu, cỡ nào chi thảm.

Hắn chết lôi nhân, chết sau đồng dạng lôi nhân.

Hollywood ngôi sao phong cảnh, chỉ có thể kéo dài nhất thời. Toàn thịnh thời kỳ, vạn nhân truy phủng, qua khí sau, liên di ảnh đều không người hỏi thăm, trong đó tư vị, nơi nào là một “Lôi” Tự có thể thuyết minh bạch ?

Đương nhiên, Hollywood ngôi sao vẫn đều là tìm chết tinh tư thâm cư dân.

River - Phoenix chết vào hấp. Độc quá lượng, hắn tử coi như có điểm giá trị, trừ vi truyền thông sáng tạo bạo sao đề tài ngoại, còn gián tiếp cứu vãn hắn hai vị bằng hữu Johnny - Depp cùng Keanu - Reeves, khiến này hai vị triệt để minh bạch Cocain nguy hại, hoàn toàn tỉnh ngộ.

Đầu năm nay chết ở bồn tắm bên trong Whitney - Houston, hít thuốc phiện, dược vật thành nghiện cùng cự ngạch nợ nần gièm pha từ chín mươi niên đại trung kỳ thủy chung không có đoạn qua.

Lúc tuổi trẻ Matthew - McConaughey cũng là tìm chết năng thủ, chính mình hít thuốc phiện hấp hải , trực tiếp gọi điện thoại báo nguy nói có người hít thuốc phiện, sau đó cảnh sát đăng môn kiểm tra, gõ ra cửa phòng phát hiện phía sau cửa xích thân lỏa thể Matthew - McConaughey đánh trống tại cùng hảo cơ hữu cùng nhau vặn vẹo thân thể khiêu vũ, cuối cùng bị phán một năm, tuy rằng sau này thành công nộp tiền bảo lãnh, lại trả giá tuyệt bút phạt tiền.

Shia - LaBeouf càng là nổi tiếng tìm chết tiểu vương tử, ai đều biết hắn não đường về luôn luôn khác hẳn với thường nhân, tham gia Berlin liên hoan phim khi, hắn đem một viết “Ta không lại là danh nhân” túi giấy bộ ở trên đầu đi thảm đỏ, trở lại Los Angeles lại làm hành vi nghệ thuật, bộ hắn túi giấy yên lặng ngồi, khẩn cầu tiến đến tham quan du khách đối với hắn muốn làm gì thì làm, có người đến cùng hắn yên lặng ngồi đối diện, có người đến dùng roi quất hắn, còn có điên cuồng nữ fan chuyên môn chạy tới cùng hắn ba ba ba.

Làm một mọi người đều biết “Bệnh thần kinh”, khả năng hắn ở trong thế giới của mình thật sự rất sung sướng đi.

Matthew không hi vọng chính mình trong kịch tổ xuất hiện như vậy sung sướng diễn viên, thoát ly kịch tổ tẫn có thể đi sung sướng, tại trong kịch tổ liền muốn tận chức tận trách công tác, bởi vì hắn trả giá đầy đủ thù lao.

Đương nhiên, ở trong mắt người khác, Matthew có lẽ cũng là như vậy một bệnh thần kinh, chung quy thượng qua quá nhiều nữ ngôi sao cùng nữ siêu mẫu.

Có lẽ sớm đã có nhân đem “Nghiện tình dục” Một loại danh hiệu, lặng lẽ đặt tại trên đầu của hắn.

Bất quá, Matthew này hai tháng qua thực an ổn, có nhu cầu liền đi tìm Margot Robbie, như bình thường tình lữ như vậy.

Như vậy sinh hoạt có thể duy trì liên tục bao lâu thời gian, hắn không biết, cũng không suy nghĩ sâu xa qua, cảm tình sự vẫn là chỉ nhìn trước mắt cho thỏa đáng, suy xét quá xa cũng không có dùng.

Quay chụp nhàn hạ, Matthew còn mang Margot Robbie đi làm năm cái kia làm kho hàng tiểu kho máy nhìn nhìn, này tiền Anh quốc Hoàng gia không quân sân bay không dùng sau, có rất nhiều kịch tổ làm căn cứ quay chụp qua, bất quá kia gian kho máy vẫn không như thế nào biến hóa, đều là xem như kho hàng tại sử dụng.

Đây cũng là sân bay ít có không như thế nào thay đổi qua kiến trúc .

Sân bay quay chụp chấm dứt sau, kịch tổ trở về Pinewood Studios, về xe tăng màn ảnh dĩ nhiên chuẩn bị sắp xếp.

Bởi không thể tại London quay chụp, thêm thời gian có điểm gấp trương, xe tăng xe bay đại chiến một ít màn ảnh, chỉ có thể sử dụng màn xanh quay chụp, sau đó thông qua hậu kỳ hợp thành lại hoàn thành chế tác.

Này đối với Hollywood hiện có kỹ thuật đến nói, độ khó cũng không lớn.

Lại nói,[ Fast and Furious 6] cùng Matthew qua lại phim như vậy, cũng là tục khó dằn nổi, động tác, mĩ nữ, huyền nghi đều nhét vào trong phim, còn muốn đặc ôn nhu tuyên dương một chút gia đình tối thượng ôn nhu quan niệm, bởi vì này mới đối chủ lưu người xem khẩu vị, người xem tại trải qua thị giác oanh tạc sau lại hưởng thụ một phen ôn nhu vuốt ve, này liền giống một hồi bão tố, mãnh pháo liên phát bàn hắc thu sau, lại tới một nhẹ nhàng , nhu nhu hôn.

Lúc này mới gọi phục vụ đúng chỗ.

Matthew sớm liền tổng kết ra phim thương mại phổ biến nhất quy luật, muốn đem đại bộ phận người xem muốn nhìn cùng yêu xem , lấy lớn nhất nhanh nhất hỏa lực phun bắn đi ra.

Về phần một nhúm cao lãnh người xem cái nhìn, hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể, bởi vì chỉ cần là phim thương mại, vô luận ngươi lựa chọn là cái gì, bọn họ đều sẽ không hài lòng, có một vạn cho rằng đây là phim dở lý do.

Lửa đạn liên thiên, motor nổ vang, đây là quay chụp khi vĩnh viễn đều sẽ không biến chủ đề.

Cùng chi tương đối ứng , kịch tổ các loại chi tiêu, cũng khiến tuyệt bút tài chính lưu thủy như vậy hoa đi ra ngoài.

“1 ức 8000 vạn dollar dự toán đủ dùng sao?” Pinewood Studios lộ thiên khu một trên bình đài, David - Ellison nhìn tạc lên một đoàn hỏa cầu, hỏi Matthew,“Cần thêm vào đầu tư sao?”

Này vài năm, hắn cùng Matthew tại [ Fast and Furious ] trên series kiếm được tuyệt bút lợi nhuận, không ngại lại gia tăng này một bộ đầu tư.

Matthew nâng dưới mang kính đen, nói,“Đừng quên, chúng ta có phần đông quảng cáo nhà tài trợ, dự toán đủ rồi.”

Theo tiền hai bộ phim siêu cấp bán chạy, càng nhiều doanh nghiệp đều vui với cùng kịch tổ hợp tác, kịch tổ từ quay chụp đến hằng ngày hành trình sử dụng các loại chiếc xe tất cả đều đến từ miễn phí tài trợ, các loại quảng cáo tài trợ kim ngạch thêm vào cùng một chỗ, chừng tiếp cận năm ngàn vạn dollar nhiều.

Này cũng giải quyết kịch tổ đại ngạch độ đầu tư vấn đề, hạ thấp đầu tư sở mang đến phiêu lưu.

Đại phiến đại đầu tư, một khi thành lập phẩm bài hiệu ứng, mang đến cũng sẽ là đại ngạch độ doanh thu.

“Thứ bảy bộ có phải hay không muốn gia tăng đầu tư?” David - Ellison hỏi.

Matthew hơi chút tự hỏi, nói,“Nếu này một bộ tiếp tục thành công, chúng ta có thể hấp dẫn đến càng nhiều quảng cáo thương, đề cao quảng cáo bảng giá, ta phỏng chừng hai ức dollar dự toán đủ rồi.”

David - Ellison nhẹ nhàng gật đầu, còn nói thêm,“Ta sẽ trước tiên dự lưu hảo tài chính.” Hắn lại hỏi,“Chúng ta thật muốn tạm dừng này series?”

“Đúng vậy, này đối trường kỳ lợi nhuận có chỗ tốt.” Matthew tiến thêm một bước nói,“Liên tiếp bốn bộ phim phát hành, tất nhiên sẽ tại một Cao phong sau dẫn phát thẩm mỹ mệt nhọc, đây là khó có thể tránh cho , cho nên tạm dừng vài năm, vừa có thể tránh cho thẩm mỹ mệt nhọc, còn có thể mang đến nhất định tình hoài hiệu ứng.”

“Có đạo lý.” David - Ellison hoàn toàn tán đồng lời này.

Matthew tiếp tục nói,“Còn có một điểm, này bộ phim chủ yếu diễn viên nhiều lắm, liên tiếp quay chụp tục tác, bọn họ thù lao đã tích lũy đến phi thường cao trình độ.”

David - Ellison biết này mấy,“Chỉ riêng Paul - Walker một người, thứ bảy bộ thù lao liền muốn 1500 vạn dollar, bao gồm đạo diễn cùng diễn viên ở bên trong tiền lương phí tổn, tổng cộng đem vượt qua tám ngàn vạn dollar !”

“Cho nên, đẳng vài năm, có thể hữu hiệu hạ thấp thù lao phí tổn.” Matthew chậm rãi nói,“Này đua xe đoàn đội đại bộ phận diễn viên, trừ [ Fast and Furious ] series ngoài, tại mặt khác phim trung đều biểu hiện bình bình, mặt sau nếu phát triển không thuận lợi, thù lao hạ thấp là tất nhiên .”

David - Ellison tự đáy lòng bội phục,“Vẫn là ngươi suy xét toàn diện a.”

Matthew cười cười,“Chúng ta đầu tư chẳng phải chính là theo đuổi lợi nhuận lớn nhất hóa sao?”

Tại đầu tư sự vụ mặt trên, sinh ý chính là sinh ý, đầu tiên suy xét khẳng định là lợi nhuận, còn lại muốn hướng phía sau bài.

“Ngươi nói phi thường chính xác.” David - Ellison trước sau như một tin tưởng Matthew,“Tương lai chúng ta sẽ thông qua này series kiếm được càng nhiều tiền.”

Nói xong, hai người tất cả đều nở nụ cười.

Nhìn xa xa trường quay, Matthew cùng David - Ellison giống như là phía sau màn độc thủ như vậy.

Thương nghiệp vĩnh viễn là ngươi lừa ta gạt , làm một danh diễn viên, Matthew cùng trong kịch tổ diễn chức nhân viên là công tác đồng bọn, nhưng làm hai đại nhà đầu tư một trong, bọn họ lại là thiên nhiên đối lập thuê cùng bị thuê quan hệ.

Trong đó độ nên như thế nào đắn đo, Matthew coi như là có tương đương phong phú kinh nghiệm .

Tổng không thể bởi vì Paul - Walker cùng hắn là bằng hữu, hắn một chút liền cấp Paul - Walker hai ngàn vạn dollar thù lao, phim đại bán sau lại cho hắn phân một bút chia hoa hồng đi?

Kia không phải hữu nghị thiên trường địa cửu, đó là đầu tú đậu.

Kịch tổ nhiều người như vậy, nhiều như vậy trương miệng, nhân tâm vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn, lấy cái gì nhồi đầy những người này tất nhiên sẽ mở ra miệng rộng? Cùng bọn họ nói chúng ta là family sao?

Matthew nhìn nhìn bốn phía, phụ cận không có người, thấp giọng hỏi,“Chúng ta lên kế hoạch sự tiến hành thế nào ?”

“Cơ bản thuận lợi.” David - Ellison biết Matthew nói là cái gì,“Ta liên hệ đến nhiều gia thương nghiệp truyền thông, bọn họ nói với ta đại tin tức phi thường cảm thấy hứng thú.”

Matthew nhắc nhở nói,“Không cần trước tiên lộ ra nội dung, để ngừa để lộ tin tức.”

David - Ellison gật đầu nói,“Yên tâm, ta biết nên làm như thế nào.”

Matthew không nói thêm gì, nhìn thấy cách đó không xa trường quay tạm thời ngừng lại, lập tức mắt nhìn đồng hồ, nói,“Ta muốn đi quay chụp , có chuyện cơm tối khi lại trò chuyện.”

David - Ellison vẫn ở London bên này đợi đến lễ Tạ ơn đêm trước, rời đi Anh quốc thời điểm, Matthew mang theo Margot Robbie, tạm thời thoát ly kịch tổ, cùng hắn cùng nhau quay trở về Los Angeles.

Cùng năm trước như vậy, tại lễ Tạ ơn sắp đến lúc, tân nhất bộ [ Twilight ] lại một lần nữa phát hành.

Lần này càng thêm oanh động, bởi vì series đi tới kết thúc thiên.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 988: Fan Hâm Mộ Thịnh Yến

Theo Disney phương diện bởi vì quanh thân tuyên truyền cần, đem công bố năm nay kỳ nghỉ hè [ Avengers ], lại đuổi về cụm rạp chiếu phim,2012 năm Bắc Mĩ điện ảnh thị trường, cũng nghênh đón kỳ nghỉ hè ngoài trọng yếu nhất lịch phát hành -- kỳ nghỉ.

Từ tháng mười một trung bắt đầu, Bắc Mĩ điện ảnh thị trường kết thúc quá khứ hai tháng tương đối lạnh lùng cục diện, các loại đề tài khác biệt, quy mô không đồng nhất đại tác mảnh nhỏ đem tiếp tục trùng kích người xem nhãn cầu.

Đối với Hollywood phần đông bên phim đến nói, còn thừa hai tháng cũng là số ghế bài định mấu chốt tiến lên kỳ.

Dựa theo Hollywood thống kê phương thức,[ Twilight ] series sinh ra box office, cũng sẽ không thống kê cấp Matthew phòng công tác, mà là đặt ở phát hành phương Walt Disney trên đầu.

Disney đang tại tranh đoạt Hollywood niên độ box office đệ nhất bảo tọa, tại [ Twilight: Tảng sáng hạ] tuyên phát mặt trên, đồng dạng đầu nhập vào xa xỉ tài nguyên.

Mặt khác, ai đều không thể bỏ qua, trải qua phía trước ba bộ [ Twilight ] chiếu phim, này series bồi dưỡng ra hàng loạt fan Twilight, thậm chí là quỷ hút máu đề tài phấn ti.

“Trải qua liên tiếp không ngừng oanh tạc, nếu ngươi không phải ở tại Nam Cực mà nói, ngươi rất khó xem nhẹ quỷ hút máu lưu hành thăng ôn”-- đây là đầu tháng mười một Mĩ quốc truyền thông đối với [ Twilight ] điện ảnh sở mang đến “Quỷ hút máu hiện tượng” Đỉnh cao mới thổn thức cảm thán.

Từ 2008 năm thủ bộ đến 2011 năm quay chụp thứ bốn bộ, này bộ quỷ hút máu đề tài series một bên chịu tải não tàn điện ảnh ác bình như nước, một bên dẫn phát Mĩ quốc thậm chí toàn cầu gần như cuồng loạn xem ảnh triều dâng, cũng tại kéo dài tăng vọt trung bay lên thành một loại ảnh thị kỳ quan cùng văn hóa hiện tượng.

Thực ra, quỷ hút máu đề tài vẫn ở lớn nhỏ trên màn ảnh có kinh điển “Tiền khoa”, cũng là tự thời Trung Cổ khởi Mĩ quốc đại chúng văn hóa nguyên viễn lưu trường biểu hiện, bọn họ tái nhợt, răng nanh cùng hấp huyết đặc thù sinh tồn phương thức lệnh bọn họ trở thành nhân loại văn minh uy hiếp, đồng thời, quỷ hút máu vĩnh hằng sinh mệnh cùng yêu thường thường lệnh bọn họ trở thành Ác Ma cùng lãng mạn hỗn hợp thể, đồng thể tương phản khiêu khích là quỷ hút máu văn hóa lan tràn tới nay trọng yếu nguyên nhân.

Nhưng tại lưu hành thị trường cùng hiện đại trên màn ảnh bay vọt tính lưu hành, vẫn là được ích lợi từ [ Twilight ] series điện ảnh chiếu phim.

Quỷ hút máu loại này tại Tây phương thời Trung Cổ diễn sinh sản phẩm tại văn nghệ tác phẩm trung từng có quái vật, khủng bố cùng không phải bình thường hóa hình tượng, tại [ Twilight ] mấy bộ phim liên tiếp lấy được thành công lớn sau, thì trở thành hoàn mỹ tình yêu tưởng tượng chiếu xạ cùng độ cao đạo đức tự hạn chế thuyết minh.

Tại điện ảnh miêu tả trung, quỷ hút máu này tộc quần đầu tiên là có được hoàn mỹ thân thể cùng kinh người mĩ lệ giống loài, vĩnh sinh, thanh xuân cùng bất lão, đồng thời có như siêu nhân năng lực cùng chính nghĩa, tiếp theo bọn họ có được cao quý huyết thống cùng giàu có xã hội địa vị.

Đám quỷ hút máu là lấy một hoàn chỉnh hoàn thiện giai cấp trung sản gia đình hình tượng xuất trướng, cũng đại biểu Bắc Mĩ tiểu trấn phụ nữ, các thiếu nữ cơ sở giá trị quan: Anh tuấn, đáng tin, ổn định, còn có trọng yếu nhất tài phú.

Mà nam nữ nhân vật chính thần bí Edward cùng đê điệu mĩ lệ Bella trừ phù hợp trai tài gái sắc, nhất kiến chung tình, anh hùng cứu mỹ nhân đẳng truyền thống tình yêu điện ảnh nguyên tố ngoại, còn thỏa mãn nữ tính đối với nam tính cùng tình yêu chung cực tưởng tượng: Trung thành, kiên định, cùng với nguy cấp thời khắc vĩnh viễn ở đây.

Cực đoan, khoa trương, vĩnh hằng, mĩ lệ, gợi cảm, vĩnh viễn tuổi trẻ, vĩnh không thỏa hiệp -- thời Trung Cổ quỷ hút máu càng trở nên bị hiện đại khoa học kỹ thuật cùng giá trị cọ rửa cùng tổng kết ra như vậy thể chất, cấp phổ thông nhân loại cung cấp tưởng tượng tính an ủi.

Này mấy cũng đúc thành [ Twilight ] series siêu thoát sở hữu tình yêu điện ảnh thương nghiệp thành công.

Nếu nói [ Harry Potter ] series thành công khiến nhi đồng ma huyễn đi vào toàn thế giới văn hóa trung tâm, như vậy [ Twilight ] series dâng lên hiện tượng tắc khiến quỷ hút máu văn hóa tiến hành biến dị, cũng bởi vậy trở thành Mĩ quốc đại chúng hạch tâm văn hóa một trong.

Giống CW đài The Vampire Diaries, dứt khoát chính là đối [ Twilight ] series máy móc, như cũ thu liễm phấn ti vô số.

[ Twilight: Tảng sáng ] đệ nhị bộ, ở lễ Tạ ơn tiền một cuối tuần đăng lục Bắc Mĩ cụm rạp.

Trước đây một cuối tuần,[007: Skyfall ] dĩ nhiên kéo ra kỳ nghỉ kịch liệt tranh đoạt.

Này bộ Bond điện ảnh thế tới rào rạt, Bond 50 đầy năm kỷ niệm chi tác, thủ bộ IMAX 007 phim,“Q tiến sĩ” Tự 2002 năm [ chọn ngày mà chết ] sau lần đầu ra kính,“M” Thoái ẩn chi tác đợi đã (vân vân) sao lửa nóng, có thể nói đề tài mười phần.

Cuối tuần đầu 8836 vạn dollar Bắc Mĩ box office, cũng tuyên cáo phim bản thân cường thế.

Cho dù là [ Twilight ] series cùng Bond điện ảnh thụ chúng phân biệt rất lớn, cũng có thể cảm giác được cuồn cuộn mà đến áp lực.

Mạng internet bên trên, càng là một mảnh lên án công khai [ Twilight: Tảng sáng dưới ] thanh âm.

“Não tàn series rốt cuộc muốn kết thúc !”

“Này series ta đều lười mắng.”

“[ Twilight ] series nhất định trở thành Matthew nhân sinh trung lau không xong chỗ bẩn.”

“Từ sang năm bắt đầu, cuối cùng nhìn không tới này phim não tàn .”

Càng có fan điện ảnh nhìn thấu biểu tượng, thẳng chỉ bản chất, nhất châm kiến huyết: Trên thế giới này khả năng sẽ không bao giờ có một bộ điện ảnh, nó chất lượng như thế nào căn bản không quan trọng !

Thậm chí, tại trên mạng xã hội hoan hô: Tuy rằng ta cũng không tín giáo, nhưng ta muốn hô to một tiếng: Hallelujah ! chúng ta không cần lại chịu đựng này mấy nôn nóng, tự cho là đúng, đối quỷ hút máu truyền thuyết tiết độc điện ảnh .

Nhưng Matthew hết thảy không nhìn này mấy đến từ fan điện ảnh thanh âm, bởi vì hắn biết đây là nam tính fan điện ảnh thanh âm, là kia vài sắp cùng đi thê tử hoặc là bạn gái, vô cùng bi tráng đi vào rạp chiếu phim quan khán [ Twilight: Tảng sáng dưới ] nam tính phát ra không cam tâm rống giận.

Đối với này, hắn thâm biểu đồng tình, hơn nữa nhiệt liệt hoan nghênh bọn họ cống hiến một phần box office.

Có một số việc trốn là tránh không khỏi a, tựa như từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia, hắn từ mạng internet nhìn thấy tin tức, bao nhiêu bi tráng nam đồng bào, muốn bồi đồng bạn gái nhìn [ tiểu thời đại ].

Nhìn, bất quá chính là một điểm tiền thêm hai giờ nhẫn nại sự.

Không xem mà nói, vấn đề liền nghiêm trọng a.

Cho nên, phía trước mấy bộ [ Twilight ], vẫn duy trì tỉ lệ coi như là tương đối ổn định nam tính người xem.

Tại nhất chúng diễn viên chính kết thúc toàn cầu các nơi quảng bá hoạt động sau, được vô số fan nữ chờ mong “Hoàng hôn” Series cuối cùng chương chi [ Twilight: Tảng sáng hạ], tại Los Angeles Santa Monica thương nghiệp quảng trường tổ chức một hồi long trọng long trọng điện ảnh lễ công chiếu lần đầu.

Matthew làm nhà đầu tư cùng người sản xuất, cũng sẽ không vắng mặt như vậy thịnh hội.

Bất quá, trận này lễ công chiếu lần đầu nhân vật chính là Bella cùng Edward nhóm, Matthew chỉ là nắm Margot Robbie nhanh chóng đi qua thảm đỏ, tại truyền thông khu đơn giản tiếp nhận phỏng vấn.

Đối mặt phần đông truyền thông phóng viên, Matthew rất hiểu được phiến tình, cũng biết nói như thế nào, mới phù hợp nhất chính mình lợi ích nhu cầu.

“Đây là chúng ta cuối cùng nói lời từ biệt, cũng là một mộng ảo kết thúc. Dù có thế nào, ta đều sẽ hiến cho khán giả một bộ tối mĩ mãn phim.”

Matthew trong lời mang theo rõ ràng sầu não cùng không nỡ, phảng phất fan điện ảnh nhìn thấy tảng sáng hạ, sẽ lưu lại cả đời tiếc nuối như vậy,“Bộ điện ảnh này trung có rất nhiều chiến đấu màn ảnh, đây là phía trước phim trung sở không có triển lãm qua nội dung. Chiến đấu sẽ phi thường thảm thiết, phim trường hợp sẽ phi thường to lớn, phải nói, bộ điện ảnh này là toàn bộ [ Twilight ] trung tối đồ sộ một bộ.”

Margot Robbie kéo Matthew cánh tay, cùng phía trước như vậy, từ đầu tới đuôi đều không nói một câu, tựa hồ thời gian dài như vậy sau, truyền thông phóng viên cũng thói quen nàng luôn là xuất hiện ở Matthew bên cạnh, cũng cho rằng Matthew này Playboy rốt cuộc tìm đến đúng người kia, bắt đầu hồi tâm .

Matthew không có nói quá nhiều, rất nhanh tiến vào rạp chiếu phim, toàn bộ [ Twilight ] series cũng đến kết thúc thời điểm.

Này một bộ cố sự tiếp nhận thượng một bộ kết cục, đương hoàn thành tâm nguyện trở thành quỷ hút máu Bella vừa mới bắt đầu thể nghiệm hoàn toàn mới sinh hoạt lúc, quỷ hút máu quý tộc Volturi gia tộc lại nhận định nàng cùng Edward nữ nhi Renesmee thuộc về “Quỷ hút máu tiểu hài tử”.

Căn cứ quy định, quỷ hút máu tiểu hài tử là không cho phép tồn tại , bởi vì bọn họ không thể khống chế đối máu khát vọng, cường đại vô cùng, hơn nữa không thể lớn lên.

Trên thực tế, Renesmee là nhân loại cùng quỷ hút máu hỗn huyết, vì bảo hộ nữ nhi không bị Volturi gia tộc thương tổn, Cullen gia tộc bôn tẩu tứ phương, tìm kiếm đồng loại duy trì giúp, một hồi quỷ hút máu ở giữa “Siêu năng lực” đại chiến như vậy khai hỏa......

Tuy rằng là phim đầu tư phương, nhưng làm một danh trưởng thành nam tính người xem, Matthew tại xem xong này bộ phim lần đầu sau, thứ nhất ý tưởng chính là rốt cuộc chịu đủ này bộ tựa hồ vĩnh viễn sẽ không kết thúc series điện ảnh, về sau lại cũng không cần nhìn !

Không có biện pháp, bởi vì kiếm tiền cần đầu tư cùng tuyên truyền, nhưng này cũng sẽ không khiến hắn thích phải [ Twilight ] series.

Đầu tư [ Twilight ] chính là thuần túy thương nghiệp hành vi.

Nhưng các fan nữ, đối với này bộ phim hoan hân cổ vũ, chính thức phát hành sau Matthew lấy đến số liệu thống kê,CinemaScore cấp ra A người xem danh tiếng điều tra, mà tại 25 tuổi trở xuống nữ tính người xem trung càng là có được A+ đánh giá.

Đương nhiên, một khác phân thống kê thì có thể thuyết minh đây là vì sao.

Điều tra biểu hiện bản phiến người xem 79% vi nữ tính, 21% nam tính người xem đã là bản series trung thấp nhất tỉ lệ ; Mà tại tuổi tầng thượng, hai mươi lăm tuổi trở xuống người xem chiếm cứ hơn phân nửa.

Tại các fans trước sau như một trung thực duy trì dưới,[ tảng sáng hạ] vỏn vẹn trận đầu liền khai ra 3960 vạn dollar box office, theo sau tính cả thứ sáu box office thống kê ở bên trong, phim mở màn ngày đầu từ Bắc Mĩ thu hoạch 7220 vạn dollar !

Điện ảnh dành cho fan đương nhiên không có khả năng kéo dài, ngày hôm sau [ tảng sáng hạ] đan ngày thu hoạch liền sụt đến 4350 vạn dollar.

Lại thêm chủ nhật thu hoạch,[ tảng sáng hạ] cuối tuần đầu ba ngày, ở 4270 gia rạp chiếu phim trung, thu hoạch 1 ức 4870 vạn dollar, đem cuối tuần này thu nhập 4110 vạn dollar [ Skyfall ] chen đi xuống, hàng không Bắc Mĩ box office bảng quán quân.

Này cũng đạt thành một phi thường rất giỏi thành tựu:[ Twilight ] series trở thành ảnh sử thứ nhất có ba bộ phim mở màn siêu 1 ức 3000 vạn dollar series điện ảnh.

Hải ngoại thị trường phương diện,[ tảng sáng hạ] bộc phát ra hấp dẫn năng lượng cực kỳ lóa mắt, tại mặt khác ６１ quốc gia cùng địa khu đồng bộ phát hành, thu hoạch 2 ức 1205 vạn dollar.

Đồng dạng,[ tảng sáng hạ] cũng áp qua [ Skyfall ], trở thành tuần đó toàn cầu box office quán quân.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 989: Fifty Shades

Theo [ Twilight: Tảng sáng hạ] phát hành, Bắc Mĩ điện ảnh trên thị trường, trong lúc nhất thời có ba bộ Matthew đầu tư hoặc là diễn viên chính điện ảnh tại chiếu phim, tuy rằng mặt khác hai bộ chiếu phim dĩ nhiên tiến vào đến đuôi đoạn, nhưng không thể để người bỏ qua, bởi vì chúng nó lấy được chỉ có thể dùng đại bùng nổ đến hình dung box office.

Chín tháng trung tuần phát hành American Sniper, trải qua hơn hai tháng chiếu phim, vỏn vẹn Bắc Mĩ một thị trường box office, liền cao tới 3 ức 8956 vạn dollar, toàn cầu box office gia tăng thoải mái vượt qua 7 ức dollar.

Một bộ khác phim Conjuring cũng đi tới Bắc Mĩ chiếu phim thứ tư cuối tuần, lấy xuống 720 vạn dollar sau, Bắc Mĩ box office lũy kế 1 ức 2783 vạn dollar.

Này bộ phim cũng tại phần đông hải ngoại địa khu phát hành, trước mắt toàn cầu box office tiếp cận 3 ức dollar.

So với 1500 vạn dollar chế tác phí tổn cùng ngang nhau quy mô tuyên phát phí tổn, Conjuring có thể nói kiếm lời to.

Như vậy kiếm tiền phim đương nhiên không có khả năng đình chỉ, James Wan tại lấy đến Matthew trước tài chính khởi động sau, đã bắt đầu trù bị [ Conjuring 2] .

Nicolas Cage cùng Vera - Farmiga đều xác định trở về.

Nhất là Nicolas Cage, riêng đăng môn bái phỏng, hướng Matthew tỏ vẻ cảm tạ.

Matthew đại khái cũng lý giải một ít, Nicolas Cage từ nhận hắn đề nghị, đi Thái Bình Dương bờ bên kia giá cao tiếp vỗ hai bộ phim dở, lại thêm Conjuring mang đến ngay mặt hiệu ứng, trước mắt vô luận là nợ nần vẫn là thanh danh, đều đang hướng mặt tốt chuyển biến, phỏng chừng không dùng được lâu lắm, cơ bản có thể thoát khỏi ra nợ nần vũng bùn.

Đương nhiên, tưởng trở lại chín mươi niên đại hắn vô cùng huy hoàng thời khắc, kia không có khả năng .

Thuộc về Nicolas Cage thời đại đã triệt để kết thúc, hơn nữa lại cũng không khả năng trở về.

Matthew còn rút thời gian đi [ Hunger Games 2: Catching Fire ] kịch tổ nhìn nhìn, này bộ phim đã khởi động máy quay chụp, làm phim bán chạy tục tập, được trong ngoài giới chú ý.

Patty Jenkins năng lực không thành vấn đề, Jennifer - Lawrence nhân thiết phi thường được hoan nghênh, này series tạm thời vô ưu.

Mặt khác, Matthew còn cùng Warner Bros phát hành bộ môn nhân thấy một mặt, lấy mau chóng xác định [ Tinh Hỏa Liệu Nguyên ] lịch phát hành.

Sang năm mùa xuân khẳng định không còn kịp rồi, liền tính là kỳ nghỉ hè mà nói, cũng muốn đặt ở sáu bảy tháng, hơn nữa cần chuyên môn đằng một lịch phát hành đi ra, Matthew dứt khoát đề nghị đem này bộ phim đặt ở lễ Tạ ơn lịch phát hành, chung quy [ Twilight ] series đã kết thúc, đối với hắn đến nói, lễ Tạ ơn lịch phát hành không đi ra, hoàn toàn có thể đem [ Tinh Hỏa Liệu Nguyên ] nhét vào đi.

Song phương nói qua sau, lại điện thoại trao đổi vài lần, xác định [ Hunger Games 2: Catching Fire ] tại sang năm lễ Tạ ơn lịch phát hành công chiếu.

Tại [ Twilight ] series sau, Matthew lại một lần chiếm lấy lễ Tạ ơn lịch phát hành.

Cũng không thể nói là chiếm lấy, chỉ là đối ngoại tuyên bố [ Hunger Games 2: Catching Fire ] tại lễ Tạ ơn tiền một cuối tuần phát hành mà thôi, nơi này là tự do cạnh tranh thị trường, muốn tại đây lịch phát hành công chiếu điện ảnh, cứ việc đến liền là.

Nhất tuyến phim bom tấn đều tập trung ở kỳ nghỉ hè, do [ Hunger Games ] đại bán ở phía trước, quy mô thiếu chút nữa phim, cũng sẽ không ngốc đến cùng như vậy một bộ tục tập cứng đối cứng.

Warner Bros phát hành , còn có Conjuring cùng Insidious, Insidous 2 lịch phát hành định ở sang năm mùa xuân,[ Conjuring 2] tắc tiếp tục tại Halloween lịch phát hành công chiếu.

Lại chính là [ Fast and Furious 6] cùng [ Fast and Furious 7] hai bộ phim, Disney phương diện sớm liền xác định lịch phát hành, phân biệt là sang năm cùng năm sau Independence Day lịch phát hành.

[ Twilight ] series chính thức kết thúc, do này series diễn sinh ra đến đồng nhân tiểu thuyết, cũng bị Matthew đề lên điện ảnh cải biên nhật trình.

Ban sơ ký kết hợp đồng thời điểm, Matthew liền từ Stephanie - Meyer chỗ đó lấy đến một đồng nhân trao quyền, tuy rằng Stephanie - Meyer mặt sau đối với internet còn tiếp lấy Edward cùng Isabella danh tự làm nam nữ nhân vật chính đại xích độ tiểu thuyết tương đương bất mãn, nhưng cuối cùng không nói thêm gì.

Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Matthew hướng nàng hứa hẹn, tiểu thuyết nhân vật chính danh tự rất nhanh liền sẽ bỏ.

Này bộ đồng nhân tiểu thuyết vốn là tại dùng Edward - Cullen cùng Isabella - Swan danh tự cọ [ Twilight ] series nhiệt độ, đương tiểu thuyết bản thân đã gợi ra đầy đủ chú ý thời điểm,[ Twilight ] đồng nhân thân phận đã sẽ không lại mang đến bao nhiêu giúp .

Vì thế, này bộ ban sơ tại trên hệ thống mạng gọi là [ vũ trụ chi vương ] tiểu thuyết, từ 2011 đầu năm bắt đầu, Matthew khiến cho nhân làm toàn diện sửa chữa.

Nam nữ nhân vật chính danh tự từ Edward Cullen cùng Isabella - Swan phân biệt sửa thành Christian - Grey cùng Anastasia - Steele, tiểu thuyết cũng một lần nữa mệnh danh là [ Fifty Shades of Grey ].

Về phần tiểu thuyết nội dung, đương nhiên là một siêu cấp Mary Sue cùng bá đạo tổng tài tương thân tương ái cố sự.

Làm một danh hồn nhiên 21 tuổi nữ sinh viên Anastasia - Steele bởi vì vi giáo báo làm một thiên đưa tin, tiến đến phỏng vấn 28 tuổi anh tuấn xí nghiệp gia Christian - Grey khi, nàng gặp được một mĩ lệ, trí tuệ mà làm người ta lo sợ nhân.

Dùng tiểu thuyết miêu tả đến nói, siêu phàm thoát tục, vô tội Anna giật mình ý thức được nàng muốn người này, cứ việc hắn thần bí, nhưng nàng như cũ khát vọng đi tiếp cận hắn.

Mà nam chủ Grey cũng vô pháp kháng cự Anna tĩnh mĩ, trí tuệ cùng độc lập tinh thần, Grey cũng quá tưởng nàng muốn .

Bất quá, Grey khẩu vị rất kỳ lạ......

Tiểu thuyết nội dung thực ra rất không xong, nhưng bởi vì nào đó đặc thù miêu tả, tại trên hệ thống mạng còn tiếp thời điểm, liền dẫn phát mấy trăm vạn nhân chú ý, bộ sách cải danh sau lấy [ Fifty Shades of Grey ] xuất bản đưa ra thị trường sau, chẳng những không có bởi vì cải danh mà mang đến phản đối ảnh hưởng, ngược lại hấp dẫn đến càng nhiều độc giả.

Nguyên nhân nha, trong đó một đoạn xem như chừng mực tương đối tiểu miêu tả thượng, là có thể thấy một hai.

“Không được vận dụng hỏa diễm; Không được đề cập bất cứ cùng bài tiết vật có liên quan hành vi; Không đề cập kim đâm, đao sáp đẳng đổ máu hành vi; Không được gia nhập nhi đồng hoặc động vật làm đạo cụ; Không được tại trên làn da lưu lại vĩnh cửu tính vết sẹo; Không được hạn chế hô hấp......”

Đơn giản điểm đến nói, đây chính là một quyển đem điều giáo,S cùng M, tính cùng sắc linh tinh chi tiết văn tự hóa tiểu thuyết, về phần cụ thể tình tiết, không đề cập tới cũng thế.

Matthew bản thân văn hóa tu dưỡng rất có hạn, không có sáng tác năng lực, lúc trước thuê nữ tính tay súng, trình độ cũng không thế nào , bằng không cũng không chịu đương liên bản quyền cũng không có tay súng, bất quá vị này nữ tính tay súng có ưu điểm, nàng đem chính mình hoàn toàn mang vào đến Isabella hoặc là nói Anastasia nhân vật trong, không chỉ sử dụng ngôi thứ nhất miêu tả, còn không ghét này phiền cụ thể miêu tả kia vài mẫn cảm nội dung.

Cấm kỵ mang đến là hảo kỳ, hảo kỳ thường thường có thể hình thành mua dục vọng.

Này quyển sách đồng dạng phân chia thành ba bộ khúc, tại [ Fifty Shades of Grey ] mặt sau, phân biệt thêm [ điều giáo ],[ trói buộc ] cùng [ tự do ] hậu tố danh, hơn nữa vào năm nay tháng năm toàn diện xuất bản đưa ra thị trường.

Không chút nào khoa trương nói, này series tiểu thuyết tại không chút gợn sóng thế giới tiểu thuyết bản đồ ném xuống một khỏa cự thạch.

Ba bộ tiểu thuyết đưa ra thị trường đệ nhất thiên, vỏn vẹn tại Los Angeles cùng New York hai , liền bán ra ba mươi vạn sách, một tháng sau, toàn cầu lượng bán đột phá ba ngàn vạn sách.

Đây là một phi thường khủng bố con số, thậm chí vượt qua Harry Potter series chỉ đẩy ra ba bộ khi tiểu thuyết lượng bán.

Không ai có thể nghĩ đến, như vậy một quyển tiểu thuyết sẽ sáng tạo như vậy thành tích, ngay cả Matthew cũng không có dự tính đến kết quả này, bởi vì thật sự là rất kinh người .

Không có bất cứ ngoài ý muốn, viết thay tay súng một tờ giấy đơn kiện đem Matthew cáo đến pháp viện, xưng hắn sử dụng lừa gạt thủ đoạn xâm phạm quyền tác giả, bất quá trận này quan tòa đến nhanh kết thúc cũng mau, giống Matthew loại này bằng nhất ác liệt ánh mắt đối đãi thế giới nhân, làm sao có khả năng dự tính không đến đối phương khả năng sẽ có như vậy phản ứng?

Tay súng còn tiếp khi chỉ là một thích ở trên blog viết điểm nữ tính tư mật văn chương trạch nữ, không phải bất cứ cùng bản quyền hoặc là sách báo công hội có liên quan tổ chức thành viên, song phương ký kết bản quyền bán đứt viết thay hiệp ước, không phải lén hiệp ước, có được đại luật sư hành học tập, còn làm qua minh xác công chính, thậm chí còn có viết thay tay súng ký kết tài nguyên bán đứt bản quyền khi công khai ghi hình.

Này chú định là một hồi thoải mái thắng lợi bản quyền công ty.

Matthew không có bất cứ do dự, tư bản tại lợi nhuận trước mặt cũng không cần do dự, chung quy phía trước song phương ký kết hoàn bị lại minh xác hiệp nghị.

Lấy vài người nào đó ánh mắt xem mà nói, viết thay tay súng yêu cầu 15% bản quyền ích lợi tựa hồ không thế nào quá phận.

Nhưng này bản tiểu thuyết xuất bản đưa ra thị trường hơn hai tháng thời điểm, Universal ảnh nghiệp cùng Focus Features liên hợp bỏ vốn hướng Matthew mua [ Fifty Shades of Grey ] ba bộ khúc điện ảnh bản quyền, mà bọn họ ra giá cao tới...... Tám ngàn vạn dollar !

Đan sách thư tịch cơ hồ đạt tới Sony Columbia ảnh nghiệp năm đó mua [ The Da Vinci Code ] bản quyền phí dụng, năm đó [ The Da Vinci Code ] xuất bản đưa ra thị trường cỡ nào oanh động, Sony Columbia ảnh nghiệp tuyên truyền khi xưng là bản quyền phí dụng 1 ức 4000 vạn dollar.

Trên thực tế đương nhiên không có nhiều như vậy, hơn ba ngàn vạn dollar là có , Matthew cùng Akiva - Goldsman có quá nhiều lần hợp tác, vỏn vẹn Akiva - Goldsman làm biên kịch thù lao liền cao tới sáu trăm vạn dollar.

Bất quá, Matthew uyển cự Universal ảnh nghiệp cùng Focus Features, này series tiểu thuyết thay đổi bởi vì điện ảnh phân cấp tồn tại, box office có lẽ sẽ không đặc biệt cao, nhưng DVD đĩa phim hạn chế muốn tiểu nhiều, đến lúc đó DVD đưa ra thị trường vô cùng có khả năng sẽ sáng tạo năm gần đây ít có cao lượng bán.

Này series tiểu thuyết tụ tập hàng loạt độc giả, cho dù là đến hiện tại, tại Bắc Mĩ một vùng, chia đều hai giây liền có thể bán ra một bộ ba bộ khúc tiểu thuyết, công chiếm Amazon tiệm sách tổng bảng,[ New York thời báo ] bán chạy bảng tiền 3 danh, thậm chí đánh bại [ Hunger Games ] series, trường kỳ chiếm cứ bán chạy bảng đệ nhất danh bảo tọa.

Trước mắt, này quyển sách tại toàn cầu bán ra gần một ức sách, chia đều mỗi bản mang đến 76% lợi nhuận, trừ bỏ thanh toán cho Random House phí dụng, mỗi bán ra một quyển tiểu thuyết, Matthew phòng công tác có thể lấy đến vượt qua 40% lợi nhuận.

Đan sách 25 dollar, sáo trang 59.9 dollar giá bán, không nói điện ảnh như thế nào, chỉ riêng tiểu thuyết mang đến lượng bán, chính là một bút như con số thiên văn thu nhập.

Matthew cũng khiến Helen - Hermann giúp hắn lưu ý thích hợp biên kịch cùng đạo diễn nhân tuyển.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 990: Không Đi Đường Thường

“Này series rất đặc biệt .”

Thiên Sứ trù tính công ty văn phòng trung, Helen - Hermann đối Matthew nói,“Tiểu thuyết là lấy nữ chính đệ nhất thị giác đến miêu tả, ngươi tốt nhất tìm một nữ tính đạo diễn.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Ta cũng là như vậy tưởng .”

Không biết vì sao, hắn gần nhất bao giờ cũng là tại thuê nữ tính đạo diễn, Sophia - Coppola cùng Patty Jenkins trước sau tạo ra [ Twilight ] cùng [ Hunger Games ] hai thành công series, hiện tại lại muốn tìm một vị nữ tính đạo diễn chấp chưởng [ Fifty Shades of Grey ].

Chẳng lẽ hắn thật là phụ nữ chi hữu?

Helen - Hermann còn nói thêm,“Điện ảnh bán điểm hẳn là nam nữ nhân vật chính, nam nữ nhân vật chính nhất định phải tìm bề ngoài đầy đủ xuất sắc .”

Matthew cười cười,“Nữ chính ta đã có thích hợp nhân tuyển .”

Này series kế hoạch tạm thời còn dừng lại tại trên mặt giấy, trù bị nhanh nhất cũng muốn đến sang năm, đến lúc đó hết thảy thuận lợi mà nói, Amber - Heard là có thể biểu diễn nữ chính .

Phía trước hắn cũng cùng Amber - Heard từng có trao đổi, Amber - Heard đối với biểu diễn này series một điểm đều không bài xích, ngược lại phi thường vui.

Như vậy siêu cấp đại nhiệt tiểu thuyết nữ chính, không cần điện ảnh quay chụp, liền đủ để hấp dẫn vô số người chú ý.

Helen - Hermann lật xem trước mặt văn kiện, còn nói thêm,“Ta liên hệ bốn vị nữ tính đạo diễn, các nàng tất cả đều cự tuyệt .” Nàng nhẹ nhàng xoa xoa trán,“Tiểu thuyết nội dung vẫn là quá nhạy cảm.”

Matthew cũng có chút đau đầu, chỉ có thể nói,“Vững vàng, chậm rãi tìm đi, tổng có thể tìm đến thích hợp nhân tuyển.”

Cùng diễn viên như vậy, chờ đợi cơ hội đạo diễn đồng dạng có rất nhiều.

Bất quá, này series thanh danh kém, cũng là không thể phủ nhận sự thực.

[ Fifty Shades of Grey ] ba bộ khúc mỗi ngày như cũ tại sáng tạo kinh người tiêu thụ mức, nhưng mà nhân khí tăng vọt nổi bật vô lưỡng đồng thời, truyền thông cùng công chúng đối này thư chất lượng, lại cấp ra nghiêng về một phía phản đối đánh giá.

Không đợi không thừa nhận, so sánh [ Harry Potter ] ma pháp thế giới,[ băng cùng hỏa chi ca ] tiền sử đại lục,[ Fifty Shades of Grey ] giảng thuật chỉ là lại tầm thường bất quá bá đạo tổng tài yêu phải cô bé lọ lem lão sáo cố sự, trừ kia vài nội tiết tố vỡ đê S cùng M tình tiết, hết thảy đều cùng từng nữ tần thượng một trảo một phen Mary Sue tiểu thuyết không có cái gì hai loại.

Truyền thông phổ biến đối này thư văn học giá trị cười nhạt, tại [ Fifty Shades of Grey ] đi lên sách bán chạy bảng xếp hạng thời điểm,[ New York thời báo ] từng chuyên môn phát biểu một thiên bình luận xưng:“Này quyển sách hành văn vụng về, có chút địa phương miêu tả cực kỳ không xong, căn bản không thể đạt được bất cứ giải thưởng. Nếu ngươi có thể tạm thời buông xuống trong lòng hoài nghi, cùng với cưỡng chế tưởng đối như thế không tự ái nữ chính bạt tai dục vọng, vậy ngươi cũng khả năng sẽ thích phải này quyển sách.”

Cho dù là mua thư nhân, tại dùng kia vài mẫn cảm tình tiết miêu tả tưởng tượng nào đó cấm kỵ trường hợp ngoài, đối với tiểu thuyết kịch tình linh tinh cũng phi thường bất mãn.

Có netizen công bố:“Ta luôn luôn không nhìn qua so nó viết được càng không xong ấn phẩm. So sánh dưới,[ Twilight ] dứt khoát biến thành [ chiến tranh và hoà bình ].”

Tháng này cuối tháng, đương [ xuất bản nhân tuần san ] đem [ Fifty Shades of Grey ] tuyển làm “Xuất bản niên độ sách báo” Khi, vô số truyền thông tại ai điếu “Văn minh chung kết ”.

Nhưng Hollywood vô số lần chứng minh qua, trên thế giới này nhất rộng khắp người thường đám người, đối với thông tục nhu cầu, xa xa lớn hơn cao nhã dương xuân bạch tuyết.

[ Fifty Shades of Grey ] bán chạy, không thể nghi ngờ là phương diện này tốt nhất phản ứng.

Độc giả oán giận tiểu thuyết chán nản hành văn, lại không đình xem xét trong đó nào đó tình tiết, bởi vì tiểu thuyết không chỉ tiêu giải ham thích cổ quái, đem buộc chặt cùng quất roi mang vào sân bay tiệm sách cùng toàn thế giới đọc tiểu tổ, lại còn tiêu trừ nào đó tính hành vi phức tạp tính, đem bọn nó từ thành bảo, khuê phòng cùng với mặt khác cao cấp Pháp thức đại trạch trung mang ra, chủng ở số đông đại chúng trên thổ địa .

Thậm chí,[ Fifty Shades of Grey ] đã tại trên hệ thống mạng đề cao vô số ham thích cổ quái hướng tác phẩm, ngắm chuẩn mấy ngàn vạn độc giả trong đầu kia vài nói không nên lời ảo tưởng.

Loại này thư, vì chính là có thể để người từ giữa tìm đến lạc thú.

Cho nên, Matthew cũng làm ra nhất định thiết tưởng, tương lai điện ảnh cải biên, muốn tại MPAA cho phép lớn nhất chừng mực nội, triển lãm kia vài mẫn cảm gì đó.

Về phần DVD linh tinh tuyến dưới sản phẩm, trực tiếp làm thành NC-17 hảo.

Có lẽ tại bình thường quảng cáo ngoài, cũng có thể kéo kỳ lạ nhà tài trợ? Sinh sản kia vài dụng cụ cũng không phải không có đại doanh nghiệp.

Lại chính là biên kịch , muốn điện ảnh so tiểu thuyết càng thú vị một điểm, đạo diễn trọng yếu nhất, biên kịch cũng không thể xem nhẹ, muốn đem như vậy một series tiểu thuyết cải biên thành thú vị kịch bản biên kịch, tuyệt đối muốn tìm một vị lão tài xế.

Mặc kệ nam tài xế vẫn là nữ tài xế, nhất định là thường xuyên lái xe , lại còn muốn thích không đi tầm thường lộ cái loại này.

Matthew nghĩ nghĩ chính mình nhận thức vài vị biên kịch, vô luận Akiva - Goldsman, vẫn là Chris - Morgan, hoặc là Sophia - Coppola, đều không là rất thích hợp.

Hai người trước đi là cao tầng phim thương mại lộ tuyến, người sau thói quen với biên kịch thêm đạo diễn.

Lấy bọn họ địa vị, cũng sẽ không gia nhập liên minh loại này series.

Cuối cùng, hắn vẫn là khiến Helen - Hermann lưu ý một chút, xem có thể hay không tìm đến vị lão tài xế, tốt nhất vẫn là nữ tài xế.

“Ngươi có thể tự mình động thủ cải biên.” Helen - Hermann nói thẳng,“Nửa năm trước đi nhà ngươi thời điểm, ta tại tầng một tham quan một chút, thấy được một gian thú vị phòng chơi.”

Matthew không có phủ nhận, bởi vì khi đó căn bản là không đối Helen - Hermann bảo mật ý tứ, bằng không cũng sẽ không mở ra môn tùy tiện nàng xem.

Helen - Hermann tiếp tục nói,“Ngươi kinh nghiệm phong phú, đem chính mình thực chiến kinh nghiệm cải biên tiến trong kịch bản, phim khẳng định rất thú vị.”

“Lấy của ta sáng tác trình độ, có thể làm đến sao?” Matthew hỏi lại.

“Cũng phải a.” Helen - Hermann nói đều là cơ bản sự thực,“Kịch bản sáng tác đối với ngươi mà nói là không có khả năng hoàn thành nhân vật.”

Matthew gật gật đầu,“Ta văn hóa cơ sở quá kém.”

Hắn phía trước trải qua vài năm cố gắng, hao phí đại lượng thời gian, mới giải quyết cơ bản đọc viết vấn đề, hiện tại ngược lại là có thể nối liền viết vài thứ, cũng sẽ không xuất hiện cơ bản nhất ngữ pháp sai lầm, nhưng cự ly sáng tác kém quá xa .

Helen - Hermann nghĩ nghĩ,“Ngươi có thể thuê một biên kịch, tốt nhất vẫn là nữ biên kịch, ngươi khẩu thuật, sau đó khiến nàng từ chuyên nghiệp tính góc độ, đem ngươi miệng thuật sửa thành kịch bản.”

Nàng đột nhiên nở nụ cười,“Matthew - Horner biên kịch, thật lớn mánh lới.”

Matthew nhịn xuống trợn mắt xúc động, nói,“Ta nhớ rõ ngươi có lần nói qua, ngươi đến trường thời điểm thử viết qua kịch bản, đúng không?” Không đợi Helen - Hermann mở miệng, hắn ngay lập tức nói,“Không bằng như vậy, ngươi tới làm này biên kịch.”

Helen - Hermann nâng kính mắt, trên mặt một chút đều không xấu hổ, bình tĩnh nói,“Ta là kinh tế nhân, không thể trực tiếp tham dự phim sáng tác.”

“Ngươi chỉ đương tay súng.” Matthew học nàng giọng điệu, nhàn nhạt nói,“Biên kịch thượng chỉ quải tên của ta, như vậy chẳng phải chính là giải quyết sao?”

Helen - Hermann không nghĩ tới sự tình cuối cùng xả đến chính mình trên đầu, nhìn Matthew liếc nhìn, nói,“Đẳng xác định đạo diễn về sau lại nói biên kịch sự tình đi.”

Matthew gật gật đầu,“Ngươi trước tìm đạo diễn.”

Đối với phim thương mại mà nói, đạo diễn so biên kịch trọng yếu nhiều lắm, đặc biệt là loại này cải biên tác phẩm, biên kịch cần phải làm là mệnh đề viết văn.

Tiếp, Matthew lại cùng Helen - Hermann hàn huyên vài câu bí mật lên kế hoạch trung sự tình, nhanh đến giữa trưa thời điểm, mới rời đi nàng văn phòng.

Xuống tầng hai, đi đến tầng một phòng giải trí, Matthew tìm đến đang một người nhàm chán đánh trò chơi Margot Robbie.

“Ta một hồi đi gặp Nolan đạo diễn, muốn cùng hắn cùng nhau ăn cơm trưa.” Tiến vào phòng giải trí, Matthew nhìn về phía Margot Robbie,“Ngươi về nhà vẫn là?”

Margot Robbie cầm lấy di động lung lay,“Ta tiếp đến người đại diện điện thoại, buổi chiều muốn trước đi một chuyến Warner Bros.” Nàng tiếp còn nói thêm,“Bất quá Helen - Hermann hẹn ta cùng nhau ăn cơm trưa, ngươi trước đi qua đi.”

Matthew gật gật đầu, liền chuẩn bị đi Warner đại lâu bên kia tìm Christopher - Nolan, Margot Robbie tựa hồ nhớ tới cái gì, lại kêu lại hắn.

“Đúng, Matthew, di động của ngươi tại ta này đâu.” Margot Robbie đem một trí năng cơ giao cho Matthew.

Phía trước xuống xe thời điểm, Matthew di động rơi vào trên xe, chuyên môn gọi điện thoại khiến tầng một Margot Robbie lấy đi ra, để tránh có người gọi điện thoại tiếp không đến.

Matthew tiếp nhận di động, Margot Robbie còn nói thêm,“Có gọi Emma nữ hài cho ngươi đánh qua điện thoại.”

Emma? Matthew trong đầu lập tức nhảy ra Emma - Watson cùng Emma - Roberts hai danh tự, trừ hai người kia, giống như không có mặt khác nữ hài biết chính mình tư nhân số di động đi?“

Margot Robbie còn nói thêm,“Nàng nói chút rất kỳ quái mà nói, nói cái gì mùa đông đến, nàng có điểm lạnh, muốn sưởi ấm.”

“Ta biết.” Matthew cũng không có giải thích, loại sự tình này cũng không hảo giải thích, chỉ có thể nói,“Vẫn là phía trước kia vài sự.”

Margot Robbie minh bạch lời này ý tứ, nói,“Nàng tính tình giống như rất kém cỏi, ta không có nghe minh bạch, khiến nàng lặp lại lần nữa, nàng thế nhưng trực tiếp mắng ta, ta liền đem điện thoại cắt đứt .”

Matthew thầm thở dài khẩu khí, trấn an nói,“Đừng để ý nàng liền hảo.”

Margot Robbie gật gật đầu, không có lại nói cái gì.

Ra Thiên Sứ trù tính công ty, nghĩ đến thiên lãnh sưởi ấm cùng táo bạo tính tình, Matthew tự nhiên biết gọi điện thoại hẳn là Emma - Roberts, lật ra di động nhìn nhìn, bên trong là xa lạ máy để bàn hào, hắn cũng không có hồi điện thoại ý tứ, lên xe trực tiếp đối tài xế nói,“Đi Warner đại lâu.”

Mười phút liền, Matthew tại Warner đại lâu tầng một tân khai trong phòng ăn, gặp được Christopher - Nolan, hai người gặp mặt thương nghị như cũ là Interstellar sự tình, hơn nữa Christopher - Nolan lại cho hắn mấy quyển sách, đều là chút về thiên văn cùng khoa học kỹ thuật phương diện sáng tác, khiến hắn rút thời gian hảo hảo nhìn một cái.

Này bộ phim đề cập đến rất nhiều trước mắt đến nói tương đối thâm ảo khoa học nguyên lý, Matthew đối kia vài không biết gì cả, chỉ có thể cố gắng hết sức.

Tại Los Angeles vượt qua lễ Tạ ơn sau, hắn lại phản hồi London, quay chụp [ Fast and Furious 6] còn thừa vai diễn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 991: Người Đầu Tiên Bỏ Mình

Trở lại London, tại quay chụp thời gian nhàn hạ, Matthew chuyên môn lật xem dưới Christopher - Nolan cho hắn thư, này mấy thư so với quay chụp [ Inception ] khi Nolan giao cho hắn thư càng thêm khó hiểu, trong đó đề cập rất nhiều trùng động cùng vũ trụ suy đoán lý luận, nếu không phải quay chụp này bộ Interstellar, phỏng chừng hắn một đời đều sẽ không đi lý giải.

Đối với hắn văn hóa trình độ đến nói, thật sự là rất tối nghĩa khó hiểu .

Đương nhiên, đối với đại bộ phận không đọc qua đại học Hollywood ngôi sao, cũng giống nhau không hữu hảo.

Nhưng Matthew vẫn là đọc một lượt, cảm giác đại khái đối quay chụp cùng đắp nặn nhân vật hẳn là có điều giúp.

Trung gian còn cùng Christopher - Nolan đánh qua vài lần điện thoại, Christopher - Nolan đã đi Canada đất cho thuê chuẩn bị chủng bắp ngô , để sang năm có thể dùng cho thực cảnh quay chụp.

Matthew cùng Christopher - Nolan hợp tác, tại Warner Bros chỗ đó cũng lại một lần nữa thoải mái đạt được đèn xanh, chung quy lần trước song phương hợp tác rất thành công , tuy rằng bởi vì hai người thù lao vấn đề, sẽ dẫn đến phim chế tác phí tổn cao đến hai ức dollar trên đây, nhưng Warner Bros phương diện vẫn là tràn ngập tin tưởng.

Helen - Hermann cũng cùng Warner Bros chính thức bắt đầu đàm phán, đưa ra năm ngàn vạn dollar hoặc là ba ngàn vạn dollar thêm 20% toàn cầu box office phân thành chào giá.

Từ trên trình độ nhất định đến nói, này coi như là hữu tình giá.

2009 năm [ Thiên Sứ cùng ma quỷ ] trung, Tom - Hanks từ Sony Columbia phim lấy đến cao tới gần năm ngàn vạn dollar thù lao, không tính toán phân thành thu nhập dưới tình huống, đây là Hollywood ngôi sao từ trước tới nay lấy đến tối cao đan phim thù lao.

Matthew càng có khuynh hướng cơ sở thù lao thêm chia hoa hồng hình thức, đối với chính hắn cùng Christopher - Nolan, hắn có đầy đủ tin tưởng.

Không nói hắn hôm nay cực kỳ khổng lồ fan group, từ [ Inception ] cùng [ Batman ] ba bộ khúc sau, trên thế giới này cũng nhiều gọi là Nolan thổi quần thể.

“Hắn phảng phất là một tòa cao không thể phàn cự tháp, chúng ta chỉ có thể nhìn ra xa đến hắn đỉnh quang mang, lại nhìn không tới lóng lánh kia ngọn đèn đến cùng như thế nào mà tồn tại, chính là ở như vậy lần lượt quang mang trung, chúng ta mới không ngừng tin chắc, như vậy ngọn đèn không để ý có thể xem xét, mà ở chỗ có thể cảm thụ.”

Đây là phần đông Nolan thổi thổi phồng trung, phi thường phổ thông thổi phồng.

Đạo diễn thêm nam chính tự mang kêu gọi lực, liền đủ để cam đoan Interstellar có không tầm thường box office thành tích.

Thẳng thắn giảng, nguyên sang điện ảnh tại Hollywood sinh tồn không gian càng trở nên hẹp hòi, nhất tuyến đại chế tác trung cơ hồ khó có thể nhìn thấy nguyên sang tác phẩm dấu vết, Christopher - Nolan là ít có còn có thể tại nhất tuyến chế tác trung kiên trì nguyên sang, hơn nữa có tư cách tiến hành nguyên sang đạo diễn.

Matthew biết chính mình không có đạo diễn một bộ điện ảnh năng lực, cùng thành công đạo diễn hợp tác, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất.

Đây là diễn viên thiên nhiên hoàn cảnh xấu.

Bất quá, hắn trừ bỏ diễn viên ngoài, còn có thể làm thêm người sản xuất, ít nhất có thể cam đoan chính mình quyền lực.

Lần này cùng Warner Bros đàm phán, trước hết đàm phán ổn thỏa chính là Matthew làm thêm Interstellar người sản xuất một trong.

Về phần thù lao phương diện, Warner Bros cũng có khuynh hướng cơ sở thù lao thêm hậu kỳ phân thành phương thức, này có thể hữu hiệu giảm bớt phim tiền kỳ đầu nhập cùng phong hiểm, bất quá cụ thể phân thành tỉ lệ, còn muốn trong đàm phán từ từ nói chuyện.

Matthew phiên qua kia vài thư, đại khái lý giải đến một ít da gì đó, dù sao cũng không phải khiến hắn làm nghiên cứu, cũng không cần hiểu được kia vài quá thâm ảo tri thức.

Bởi hắn cá nhân lịch phát hành an bài vấn đề, kịch tổ quay chụp đều tại hướng hắn nghiêng, tiến vào tháng mười hai sau, có liên quan hắn vai diễn quay chụp, dần dần tiến vào kết thúc giai đoạn.

Dựa theo Matthew cùng Justin Lin kế hoạch,[ Fast and Furious 6] trung sẽ dẫn nhập thứ bảy bộ một màn ảnh làm trứng màu, trong đó chủ yếu nhân vật chính là Matthew nhân vật Sean cùng Charlize - Theron đóng vai Owen Shaw muội muội.

Lão ca thụ thương bị bắt, muội muội xuất đầu báo thù, phi thường nữ quyền.

Pinewood Studios trường quay trung, Matthew cũng gặp được Charlize - Theron, cùng với nàng nữ nhi Aamir - Miller - Theron.

“Đã lâu không gặp , Sally.”

Cùng Charlize - Theron chào hỏi, Matthew đi đến Aamir trước mặt,“Ngươi hảo a, tiểu gia hỏa, chúng ta lại thấy mặt.”

Aamir - Miller có một đầu phi thường lóa mắt tóc vàng, nàng phi thường có lễ phép nói, “Xin chào, Horner tiên sinh.”

Matthew cười cười,“Không phải nói bảo ta Matthew thúc thúc sao?”

Aamir - Miller nhìn về phía Charlize - Theron, Charlize - Theron khẽ gật đầu, lúc này mới nói,“Matthew thúc thúc, nhìn thấy ngươi rất cao hứng.”

Tuy rằng xác định này tiểu cô nương cùng chính mình không có bất cứ quan hệ, bất quá Matthew vẫn là xem nàng rất thuận mắt, còn nói thêm,“Thích mà nói, ta để người mang ngươi tại xưởng sản xuất chuyển chuyển.” Hắn nhắc nhở nói,“Pinewood Studios quay chụp qua [ Harry Potter ] series, dựng rất nhiều bối cảnh còn không có sách.”

“Có thể sao?” Aamir - Miller rõ ràng động tâm .

Charlize - Theron nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc vàng,“Đi thôi.”

Aamir - Miller gật gật đầu,“Ân.”

Matthew gọi tới Braun - Williams, đẳng Charlize - Theron dặn dò bảo mẫu vài câu, Braun - Williams mang theo một lớn một nhỏ hai nữ nhân ly khai lộ thiên trường quay, đi tạm thời bỏ hoang Harry Potter khu tìm tòi bí mật.

“Aamir rất nhu thuận a.” Matthew nhìn bọn họ phương hướng ly khai, nói.

Charlize - Theron cười cười,“Ở bên ngoài nhu thuận, trong nhà hoành đâu.”

Một danh trợ lý đi tới, nhắc nhở nói,“Theron tiểu thư, quay chụp muốn bắt đầu.”

Charlize - Theron đối với hắn gật đầu,“Ta biết.”

Nàng cùng Matthew nói một chút, xoay người đi vào trường quay, cùng đạo diễn Justin Lin trao đổi vài câu, quay chụp rất nhanh liền bắt đầu .

Một chiếc nghiêm trọng biến hình siêu xe đổ nghiêng trên mặt đất, vỡ tan ô tô bộ phận nơi nơi đều là, Daniel Wu đầy mặt máu tươi nằm trên mặt đất, giãy dụa muốn bò lên.

Charlize - Theron mặc lưu loát quần bò cùng màu xám áo, đột hiện ra cao gầy dáng người cùng rộng rãi khung xương, cả người lạnh lùng trung lại mang theo bưu hãn.

Nàng một tay cầm bộ di động, di động camera nhắm ngay Daniel Wu, rõ ràng tại quay chụp video; Một tay còn lại tại xách một phen rất phổ thông súng lục.

“Sean, hi vọng ngươi còn nhớ rõ ta.” Nàng lạnh giọng nói,“Đây là ngươi nợ Owen .”

Daniel Wu vừa khởi động thân thể, Charlize - Theron nâng thương nhắm ngay hắn bên kia, không có một chút do dự cùng thương hại, phảng phất đến từ Địa Ngục Ác Ma, trực tiếp khấu động cò súng.

Phanh --

Tiếng súng vang lên, Daniel Wu lên tiếng trả lời ngã xuống đất, rốt cuộc không có động tĩnh.

Charlize - Theron thu hồi di động cùng súng lục, xoay người hướng về xa xa đi, kéo ra một đoạn cự ly sau, tùy tay từ trong túi áo móc ra một khỏa lựu đạn, nhổ an toàn tiêu, ném tới mặt sau.

Này hết thảy, tại Charlize - Theron suy diễn trung, đều là hời hợt, tựa hồ giết người, ném bom cái gì, tại đây nhân vật trong mắt cùng ăn cơm uống nước không có cái gì hai loại.

Thừa dịp màn ảnh chuyển ra thời gian, Daniel Wu dựa theo kế hoạch rút khỏi quay chụp nơi sân.

Giống như diễn luyện qua như vậy, lựu đạn vừa đúng rơi xuống bên cạnh xe, trường quay ngoại thợ pháo hoa ấn xuống cho nổ cái nút, kia chiếc tổn hại đạo cụ xe thuận lợi nổ vang, ánh lửa phóng lên cao.

Bạo tạc ánh lửa trung, Charlize - Theron cũng không quay đầu lại, đi nhanh đi về phía trước.

Không chỉ có chân nam nhân cũng không quay đầu xem bạo tạc, chân nữ nhân cũng luôn luôn đều không quay đầu xem bạo tạc !

Màn ảnh quay chụp thực thuận lợi, Matthew nhìn còn tại thiêu đốt ô tô mô hình, từ thứ bảy bộ bắt đầu, Daniel Wu đem chính thức rời khỏi đua xe gia tộc.

Đây là tiếp theo bộ phim cần, cũng là Daniel Wu chính mình lựa chọn.

Charlize - Theron đóng vai là một dị thường cường hãn nữ nhân, tại đua xe gia tộc không biết dưới tình huống chợt làm khó dễ, không có khả năng không có thương vong, hơn nữa điện ảnh cũng cần một cường đại lý do, đem công thành danh toại sau lại rải rác ở thế giới các nơi đua xe gia tộc thành viên tập hợp cùng một chỗ, lại biểu hiện family cự đại lực lượng.

Bất đồng với từng kia bộ phim, thứ sáu bộ Jason - Statham nhân vật sẽ chết đi, thứ bảy bộ đua xe gia tộc có thành viên cúp, giữa song phương sẽ biến thành không chết không ngừng cục diện.

Giống từng thứ tám bộ như vậy, mặt sau phim vi hai nhân vật phản diện tẩy bạch, Matthew sẽ không cho phép xuất hiện.

Nếu là hiện thực thế giới, phỏng chừng nắp quan tài thêm bê tông cũng áp không trụ hàn.

Tương lai đua xe gia tộc muốn bảo trì sức sống, tất nhiên muốn dẫn nhập tân nhân vật, lão nhân vật khẳng định muốn có người đi ra, đây là tất nhiên , bằng không càng trở nên chen lấn diễn viên chính đội hình, trực tiếp dẫn đến vai diễn suy sụp mất, đem tổng thù lao vô hạn đẩy cao.

Sớm nhất thời điểm, Matthew cùng Justin Lin suy xét không phải Daniel Wu nhân vật, thủ tuyển là Ny Ny, nhưng Matthew cẩn thận tự hỏi qua đi, buông tay ý tưởng này, chung quy Ny Ny còn gánh vác phim tại Thái Bình Dương bờ bên kia tuyên truyền trọng trách.

Tyrese - Gibson là duy nhất hắc nhân, cũng không thích hợp.

Liền tại Matthew cùng Justin Lin châm chước có phải hay không tuyển Jordana - Brewster thời điểm, Daniel Wu chủ động tìm đi lên, cùng Matthew nói chuyện một đoạn thời gian, vị này Hoa nhân ngôi sao minh xác tỏ vẻ, hi vọng kịch tổ có thể cho hắn càng lớn tự do độ, bởi vì sang năm hắn lịch phát hành phi thường khẩn trương.

Daniel Wu chuẩn bị cùng một gia có tuyến đài truyền hình hợp tác, quay chụp lấy hắn làm tuyệt đối nhân vật chính phim truyền hình tập, đồng thời còn sẽ đảm nhiệm võ thuật chỉ đạo này một chức vị.

Đi làm tuyệt đối nhân vật chính, vẫn là cho người đương tiểu đệ đả tương du, trọng điểm nên đặt ở nào mặt trên, này cũng không khó lựa chọn.

Người sau khả năng một đời đều đương tiểu đệ, người trước có hi vọng trở thành chân chính Hollywood ngôi sao.

Nói qua sau, Matthew cũng hạ quyết tâm, khiến Justin Lin làm chết Daniel Wu nhân vật.

Có Ny Ny tồn tại, Daniel Wu Hongkong diễn viên thân phận, dù cho nhân vật chết mất, tại Thái Bình Dương bờ bên kia cũng cơ bản sẽ không mang đến phản đối ảnh hưởng.

Huống hồ, gần nhất một năm này, Hongkong bên kia vẫn không ổn định, dẫn đến bên kia diễn viên cũng nhận đến ảnh hưởng.

Thứ nhất trứng màu quay chụp hoàn thành, Matthew, Gal - Gadot, Paul - Walker cùng Jordana - Brewster đám người tiến vào bên cạnh trường quay, quay chụp thứ hai trứng màu.

Đây là một hồi bạo tạc hí, Matthew cùng Gal - Gadot nhân vật, bởi vì đưa Brian vợ chồng đi ra ngoài, tránh thoát Charlize - Theron đưa tới bom.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 992: Người Bình Thường Hạnh Phúc

Vì phim hiệu quả suy xét, đại bộ phận bạo tạc vai diễn, kịch tổ đều là thực cảnh quay chụp, này một màn ảnh cũng không ngoại lệ, kịch tổ vì quay chụp cần, chuyên môn dựng một tòa đạo cụ phòng ốc.

Đương nhiên, xây một tòa căn phòng lớn tốn thời gian tốn sức lực, tiêu phí cũng cự đại, dựng đi ra phòng ốc, vỏn vẹn chỉ có ngay mặt.

Máy quay phim trước màn ảnh, Matthew thu đến một bao khỏa, tùy tay đặt ở trước gia môn, lập tức xuống bậc thang đuổi theo Gal - Gadot, đưa Paul - Walker cùng Jordana - Brewster lên xe, cửa sổ xe thủy tinh hạ, Matthew cùng Paul - Walker lại nói vài câu, bỗng nhiên nghe được di động tiếng nhắc nhở, vội vàng móc ra đến xem liếc nhìn.

Một vị bắc Steadicam nhiếp ảnh sư lại đây, màn ảnh rơi vào hắn di động trên màn hình.

Đó là một đoạn video ngắn, Daniel Wu quỳ rạp trên mặt đất, bị người một súng bạo đầu.

Tiếp, Matthew ý thức được cái gì, la lớn,“Nằm sấp xuống !”

Tuy rằng không rõ phát sinh cái gì, nhưng xuất phát từ family tín nhiệm, Gal - Gadot lập tức nằm sấp trên mặt đất, Paul - Walker cùng Jordana - Brewster cũng ngã xuống ở trong xe.

Matthew hai tay ôm đầu vừa nằm đổ, cự đại tiếng nổ mạnh vang lên, phía sau phòng ở nổ thành mảnh vỡ, ánh lửa xông thẳng phía chân trời......

Bạo tạc thoạt nhìn rất dọa người, trên thực tế kịch tổ sử dụng là đặc chất hỏa dược, uy lực cũng không lớn, nếu không phải trước đó tại phòng ở trung đặt phần đông nhóm lửa tài liệu, cũng sẽ không có hiện tại hiệu quả.

“Đình !” Đạo diễn Justin Lin kêu ngừng quay chụp,“Này qua !”

Matthew từ mặt đất đứng lên, tiếp đem Gal - Gadot kéo lên, theo sau phủ phủ tóc, mặt trên rơi xuống không thiếu thiêu đốt tro tàn, sớm đợi mệnh phòng cháy tổ đã vọt tới phòng ở phía trước, đang tại dập tắt hỏa diễm.

Paul - Walker cùng Jordana - Brewster cũng từ trên xe xuống dưới , hai người nhìn nhìn thiêu đốt phòng ở, nói,“Kia nữ nhân thật ngoan a.”

Matthew gật gật đầu,“Một đầy đủ cường đại địch nhân mới có thể hấp dẫn người xem.”

Không ngừng có tro thổi qua đến, mấy người vừa nói vừa đi ra trường quay, này trứng màu màn ảnh cũng là Matthew tại [ Fast and Furious 6] trung cuối cùng một màn diễn, ngày mai hắn liền sẽ rời đi London phản hồi Los Angeles, đây cũng là kịch tổ vì phối hợp hắn lịch phát hành, chuyên môn điều chỉnh quay chụp kế hoạch kết quả.

Không có biện pháp, ai khiến hắn là nhà đầu tư, người sản xuất kiêm phim tuyệt đối nam chính đâu?

Matthew bản thân cũng có rất nhiều sự phải làm, bằng không cũng sẽ không khiến kịch tổ chuyên môn vì hắn điều chỉnh quay chụp kế hoạch.

Tháng mười hai thứ hai cuối tuần, hắn tham dự đầu tư [ người Hobbit ] series đệ nhất bộ [ ngoài ý muốn chi lữ ] liền muốn phát hành, muốn đi tham gia lễ công chiếu lần đầu.

Michael - Fassbender chuẩn bị trùng kích năm nay Oscar tốt nhất nam chính, có hai trường học viện tổ chức hoạt động muốn tham gia, Matthew đáp ứng muốn vì hắn đi cố gắng trợ uy.

Còn có trọng yếu nhất một điểm, theo tháng mười hai đến, mùa trao giải chính thức kéo ra đại mạc, Harvey - Weinstein dị thường phát triển, lần này hắn chuẩn bị thao tác [ Silver Linings Playbook ] cùng [ Django Unchained ] đẳng phim trùng kích nhiều giải Oscar.

Trong đó, làm điển hình hắc mệnh quý phim,[ Django Unchained ] tại Harvey - Weinstein cổ xuý trung, là năm nay Oscar tốt nhất phim cuối cùng đứng đầu.

Còn có [ Silver Linings Playbook ], Harvey - Weinstein dùng này bộ phim nữ chính lừa dối qua Amber - Heard, sau lại đi tìm Jennifer - Lawrence, nhưng Jennifer - Lawrence khi đó cùng Matthew đánh được một mảnh lửa nóng, trực tiếp cự tuyệt Harvey - Weinstein mời.

Cuối cùng, không biết Harvey - Weinstein cùng Anne - Hathaway ở giữa phát sinh cái gì, này nữ chính rơi vào Anne - Hathaway trên đầu, nghe nói Harvey - Weinstein sẽ toàn lực hiệp trợ Anne - Hathaway trùng kích Oscar tốt nhất nữ chính.

Trừ đó ra, Matthew còn được đến một tin tức, Harvey - Weinstein tại lên kế hoạch một bộ tân xung thưởng tác phẩm, chuẩn bị vi Meryl - Streep lại trùng kích Oscar tốt nhất nữ chính.

Harvey - Weinstein một lần lại một lần vi Meryl - Streep đầu nhập đại lượng tài nguyên xung áo, lấy hắn phong cách hành sự, muốn nói này giữa hai người không có cái gì, phỏng chừng không mấy người sẽ tin tưởng.

Đương nhiên, cũng có khả năng là Matthew đối đãi người và thế giới ánh mắt quá mức ác ý, Harvey - Weinstein chỉ là tại phát triển phong cách.

Giúp người làm niềm vui cái gì, luôn luôn là Hollywood nhân sĩ công khai hình tượng a.

Trở về tẩy trang đi ra, Matthew đã tìm không thấy Charlize - Theron cùng nàng nữ nhi Aamir , cho nàng đánh điện thoại, Charlize - Theron sớm ở hắn quay chụp thời điểm, liền tìm đến nữ nhi ly khai Pinewood Studios, trước mắt đang tại đi quốc vương nhà ga, chuẩn bị mang Aamir thể nghiệm Harry Potter lữ trình, thuận tiện đi Edinburgh du ngoạn.

Matthew không có lại quấy rầy đôi mẹ con này, rời đi xưởng sản xuất sau trực tiếp trở về khách sạn.

Nhưng khiến hắn ngoài ý muốn là, vừa đi vào khách sạn đại đường, thế nhưng gặp một đã lâu lão bằng hữu.

Thông qua khách sạn đại môn, hướng tới thang máy gian đi thời điểm, Matthew bỗng nhiên phát hiện đối diện người tới rất nhìn quen mắt, cố ý nhìn hai mắt, người nọ tuy rằng dáng người biến dạng giương một không nhỏ bụng, trán phủ đầy nếp nhăn, nhưng hắn liếc nhìn liền nhận ra, đây chính là từng đại danh đỉnh đỉnh Tinh Linh vương tử a.

Hai năm trước cùng Peter - Johnson thương nghị đầu tư [ người Hobbit ] series thời điểm, hai người nhắc tới qua Orlando - Bloom, hắn qua đi chuyên môn lý giải qua, năm đó [ Van Helsing ] cùng Kingdom of Heaven hai bộ nhất tuyến đại chế tác liên tục ăn hành, Orlando - Bloom sự nghiệp chìm vào thung lũng, theo sau hắn lại biểu diễn qua một bộ trung đẳng hơi thấp quy mô phim, càng là phác rối tinh rối mù, lúc này mới từ giới văn nghệ biến mất.

Thật nhiều năm, trên truyền thông cũng không có Orlando - Bloom tin tức, thậm chí Peter - Jackson muốn đem Legolas gia nhập đến [ người Hobbit ] series trung, đều liên hệ không đến Orlando - Bloom.

Không nghĩ tới, thế nhưng ở trong này gặp.

Hai người ngay mặt gặp nhau, Orlando - Bloom hiển nhiên cũng thấy được hắn.

Matthew chủ động tiến lên hai bước, thử hỏi,“Orlando, là ngươi sao?”

Orlando - Bloom dừng lại cước bộ, nhìn về phía Matthew, tựa hồ không biết nên như thế nào mở miệng.

“Như thế nào, không biết ta ?” Matthew xác định đây là Orlando - Bloom không sai, chủ động vươn ra tay phải,“Orlando, đã lâu không gặp.”

Orlando - Bloom tại Matthew trên tay cầm, há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì, xấu hổ cười một thoáng, lúc này mới nói, “Xin chào, Horner tiên sinh.”

Matthew cười nói,“Bảo ta Matthew đi, chúng ta là lão bằng hữu .”

Orlando - Bloom lại cười cười, cười ra đầy mặt vết chân chim cùng nếp nhăn, năm đó Tinh Linh vương tử tuyệt thế dung nhan sớm biến mất vô tung vô ảnh.

Đứng ở Matthew trước mặt , chỉ là dáng người mập ra trung niên nam nhân.

Matthew nhìn thấy chung quanh người đến người đi, còn có người quẳng đến hảo kỳ ánh mắt, chỉ chỉ khách sạn đại đường nơi nghỉ ngơi, mời nói,“Chúng ta đi bên kia trò chuyện.”

Orlando - Bloom quay đầu xem một chút, nói,“Hảo a.”

Hắn muốn đám người, lúc này cũng không vội ở rời đi, cùng Matthew đi đến nơi nghỉ ngơi, ngồi ở tới gần thủy tinh mạc tường tiểu bàn tròn bên.

“Chúng ta có năm sáu năm chưa thấy qua đi?” Matthew hỏi.

Orlando - Bloom nghĩ nghĩ,“Không sai biệt lắm đi.” Hắn hồi ức một phen,“Chúng ta cuối cùng một lần gặp, là ta đi nhà ngươi tham gia party, hình như là...... Ngươi cùng Charlize - Theron đính hôn party.”

Nghe nói như thế, Matthew đột nhiên trầm mặc một chút, đó là vài năm trước sự ? Đúng, chính là kia trường vì tuyên truyền cần giả đính hôn.

Matthew lắc đầu, từ trong trí nhớ phục hồi tinh thần, hảo kỳ hỏi,“Sau này như thế nào đột nhiên không có ngươi tin tức, ta liên hệ qua ngươi vài lần, như thế nào cũng liên hệ không được, cũng hỏi qua ngươi người đại diện cùng trù tính công ty, bọn họ đồng dạng liên hệ không được ngươi.”

“Ta......” Orlando - Bloom phảng phất một lời khó nói hết, thở dài, nói,“Nói như thế nào đâu.”

Hắn suy nghĩ một hồi, mới chậm rãi nói,“[ Van Helsing ] cùng Kingdom of Heaven liên tiếp thất bại, đối với ta đả kích rất lớn, sau lại có một bộ phim phát hành vỏn vẹn mười ngày, liền bởi vì tỷ lệ chỗ ngồi quá kém bị cụm rạp cường hành dỡ khỏi giá, ta xem không đến hi vọng, thêm trù tính công ty cự tuyệt cùng ta tục ước, ta tâm tro ý lạnh, dứt khoát rời đi Hollywood, trở về Anh quốc.”

Matthew nhìn Orlando - Bloom liếc nhìn,“Ngươi không lại làm diễn nghệ sự nghiệp?”

Orlando - Bloom cười cười,“Cũng không xem như hoàn toàn thoát ly này nghề đi.” Hắn chỉ chỉ phía tây,“Ta trở về sau, tại London Tây khu mua gia rạp hát, chuyên môn kinh doanh vũ đài kịch, sinh ý cũng coi như không sai, hai năm nay cũng chen vào Tây khu nhị lưu rạp hát hàng ngũ trung.”

Nghe nói như thế, Matthew gật gật đầu,“Vũ đài kịch tại London cũng là đứng đầu sinh ý.”

“Đúng vậy.” Orlando - Bloom trước đáp một câu, tiếp lễ phép mời nói,“Có thời gian mà nói, hoan nghênh đến của ta rạp hát cổ động.”

Matthew khách khí nói,“Hảo a.” Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm,“Của ta tư nhân điện thoại vẫn không biến.”

Orlando - Bloom lại đánh giá Matthew một chút, biết hai người thân phận địa vị tướng đi khá xa, hiện tại nhớ lại đến, năm đó hắn âm thầm động tay chân, từ Matthew chỗ đó đoạt đến Stephen - Sommers [ Van Helsing ], do đó buông tay tranh đoạt [ Cướp biển vùng Caribbean ] trung tiểu thợ rèn nhân vật, chính là nhân sinh bước ngoặt bắt đầu.

Nhưng hắn cũng không ghen ghét Matthew.

Orlando - Bloom nhớ rõ phi thường rõ ràng, là chính mình động không nên động ý tưởng, chủ động đoạt đến [ Van Helsing ].

Này hết thảy coi như là tự làm tự chịu .

Lại nói, lúc ấy dưới loại tình huống này, ai sẽ phóng liên tục thành công Stephen - Sommers hạng mục không cần, ngược lại lựa chọn sớm xuống dốc hải tặc đề tài?

Cũng chính là Matthew - Horner ánh mắt luôn luôn như vậy chuẩn xác a.

“Orlando......” Một nữ nhân thanh âm vang lên,“Ngươi như thế nào ở trong này?”

Matthew giương mắt nhìn lại, đi tới là một bộ dạng phi thường phổ thông nữ nhân, nhìn Orlando - Bloom trong ánh mắt, tất cả đều là ôn nhu.

“Gặp một bằng hữu.” Orlando - Bloom cười nói.

Tiếp, hắn cấp Matthew làm giới thiệu,“Matthew, đây là ta thê tử Catherine - Adams; Catherine, đây là Matthew.”

Matthew cùng Catherine nắm tay.

Từ bọn họ trong miệng, Matthew biết Orlando - Bloom tới nơi này là bái phỏng một vị vũ đài thiết kế sư, muốn cải tạo chính mình rạp hát.

Đôi vợ chồng này phổ thông cùng sở hữu trung niên nhân như vậy, có lẽ người thường cũng có người thường hạnh phúc.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 993: Hữu Tình Nhân Chung Thành Quyến Chúc

Ngồi ở khách sạn đại đường nơi nghỉ ngơi, Matthew cùng Orlando - Bloom vợ chồng hàn huyên một hồi, có thể nhìn ra đôi phu thê này cảm tình phi thường tốt, Orlando - Bloom tựa hồ cũng hiểu được rạp hát lão bản này phân chức nghiệp rất không sai.

Năm đó Orlando - Bloom diễn viên sự nghiệp xong đời, lại kiếm được qua xa xỉ thù lao, này mấy thù lao rõ ràng không có bị tiêu xài không còn, mà trở thành hắn tân sự nghiệp khởi điểm.

Khi đó xác thật là Orlando - Bloom trước khởi ý âm thầm tính toán hắn, mới bị hắn thiết cục đầu nhập vào [ Van Helsing ] ôm ấp,

Sự tình qua đi nhiều năm như vậy, Orlando - Bloom sớm rời đi Hollywood, Matthew rất lâu phía trước liền buông cùng hắn ở giữa kia vài tính toán, chung quy nghiêm khắc nói lên mà nói, Orlando - Bloom xem như hắn quật khởi trung trực tiếp người bị hại một trong.

Matthew không có nói [ người Hobbit ] series cùng Peter - Jackson từng cố ý Orlando - Bloom trở về tiếp tục biểu diễn Tinh Linh vương tử sự, hiện tại nói này mấy hoàn toàn không có tất yếu, Orlando - Bloom nghiêm trọng mập ra dáng người, hoàn toàn biến dạng tướng mạo, không có khả năng lại trở lại Legolas thời kỳ .

Đây cũng là từ phim nhà đầu tư góc độ xuất phát, lựa chọn tốt nhất.

Song phương không có nói chuyện nhiều, Orlando - Bloom vợ chồng rất nhanh cáo từ rời đi, Matthew cũng lễ phép khách khí đem bọn họ đưa ra khách sạn đại môn, từng Tinh Linh vương tử Legolas tại rạp chiếu phim trung sớm chào cảm ơn.

Trở lại phòng đổi một thân quần áo, Matthew tại khách sạn dùng qua cơm trưa, thừa dịp buổi chiều còn có thời gian, riêng đi bái phỏng Keira - Knightley, bọn họ giáo nữ Lily - Depp cũng tại London, liền ngụ ở Keira - Knightley trong nhà.

Trải qua mấy tháng điều chỉnh, Lily - Depp đã từ cha mẹ chia tay đả kích trung dần dần khôi phục lại, Matthew cũng mời nàng phóng nghỉ đông thời điểm đi Los Angeles du ngoạn.

Keira - Knightley hướng Matthew để lộ một tin tức, Johnny - Depp đã chuyển về Los Angeles định cư, giống như sắp đính hôn .

Matthew không có tiếp đến Johnny - Depp thông tri, Keira - Knightley cũng không có tiếp đến thông tri, nguyên bản Matthew cho rằng Johnny - Depp vẫn chờ ở Paris, căn bản không có nghe nói hắn chuyển về Los Angeles sự.

Từ Keira - Knightley gia cáo từ rời đi thời điểm, Matthew bỗng nhiên nghĩ tới từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia từng nhìn đến một vài sự, hai hảo bằng hữu ở giữa, nếu một người cùng một người khác thê tử không hợp, này đối bằng hữu tất nhiên sẽ càng chạy càng xa.

Johnny - Depp đối tân hoan phá lệ để bụng, hắn cùng Keira - Knightley đều khuyên qua Depp chú ý Lily cảm thụ, có lẽ này làm cho Depp có điểm không quá cao hứng.

Buổi tối, Matthew thỉnh trong kịch tổ tỷ như Paul - Walker đẳng mấy cái bằng hữu cùng nhau ăn tối cơm, rất sớm liền về đến phòng nghỉ ngơi, ngày hôm sau buổi sáng tám điểm đúng giờ đuổi tới sân bay, cưỡi thuê tư nhân thương vụ phi cơ phản hồi Los Angeles.

Tiến vào sân bay tiền, hắn lo lắng trên đường nhàm chán, cố ý mua vài phần phi thường có Anh quốc đặc sắc tỷ như [ The Sun ] linh tinh bát quái tiểu báo.

Anh quốc truyền thông tiểu tính mười phần, các loại tin tức từ bọn họ trong miệng miêu tả đi ra, tổng có thể khoa trương mười mấy gấp hai mươi lần.

Lúc ấy cố sự thư xem mà nói, có thể tìm đến không thiếu lạc thú.

Tỷ như, phàm là có Anh quốc nữ diễn viên tại Hollywood lộ đầu, bọn họ liền ném ra một “England hoa hồng” danh hiệu, chín mươi niên đại thời điểm,“England hoa hồng” Vẫn là đối Anh quốc xuất sắc nữ tinh tôn xưng, hiện tại đều lạn đường cái , phảng phất Anh quốc khắp nơi đều có England hoa hồng.

Còn có bóng đá phương diện, này liền càng khoa trương , England trẻ tuổi cầu thủ mấy trường Anh siêu đá được không sai, đó chính là tuyệt thế thiên tài, England đội càng là đế tinh vân tập.

England đội ngôi sao xác thật không thiếu, người người đều là hài kịch ngôi sao.

Phi cơ cất cánh sau, to lớn tư nhân trên phi cơ, chỉ có Matthew một danh hành khách, thêm tối hôm qua ngủ được sớm cũng không mệt, ít nhiều có chút nhàm chán.

Hắn lật xem lên kia đôi tiểu báo, coi như xem kỳ quái thú sự.

Xem xong [ The Sun ] Page Three nữ lang, Matthew thế nhưng tìm đến một điều phi thường cảm thấy hứng thú tin tức.

“Ngày gần đây, Hollywood nổi tiếng minh tinh điện ảnh Angelina - Jolie chồng trước, từng biểu diễn qua Trainspotting đẳng phim tiền Hollywood ngôi sao Jonny Lee Miller truyền ra hôn tấn......”

Matthew khó được có điểm hảo kỳ, vị này từng chịu đủ băng ghi hình tra tấn nam diễn viên, lại tìm đến chân ái?

Nhớ năm đó hắn đi đến Los Angeles, sớm nhất gặp được ngôi sao chính là Jonny Lee Miller cùng Angelina - Jolie.

Nói như vậy cũng không đúng, Jonny Lee Miller cùng Angelina - Jolie là hắn sớm nhất gặp được Hollywood ngôi sao, hắn sớm nhất gặp được ngôi sao hẳn là Jessica - Drake.

Lúc ấy chênh lệch một ý niệm, hắn cùng với Jessica - Drake thoáng qua a.

Matthew lắc đầu, tiếp tục nhìn báo chí.

“Được biết, Jonny Lee Miller là tại Hà Lan cùng bạn trai đăng kí kết hôn !”

Nhìn thấy này một câu, Matthew mở to hai mắt nhìn, vị này Angelina - Jolie chồng trước, thế nhưng lựa chọn một nam nhân? Quả nhiên, thật nhiều đồng tính luyến không phải trời sinh như thế, ngược lại là hậu thiên thụ kích thích chuyển biến mà thành.

Chẳng lẽ Jonny Lee Miller là vì Angelina - Jolie đả kích, mới biến thành như vậy?

Matthew nhớ rất rõ ràng, bởi nắm giữ kia phân băng ghi hình, Angelina - Jolie tại cùng Jonny Lee Miller ly hôn trong quá trình, chiếm hết các loại ưu thế, nghe nói Jonny Lee Miller khi đó buồn bực mỗi ngày đều ném khay.

Đáng thương nhân a, như thế nào liền gia nhập làm cơ đại quân hàng ngũ đâu?

Matthew nghi hoặc khó hiểu, nhưng từ trên báo chí nhìn thấy Jonny Lee Miller kết hôn đối tượng danh tự, liền càng sửng sốt .

“Jonny Lee Miller bạn trai đồng dạng là vị diễn viên, bất quá vẫn không có xông ra thành quả, căn cứ biết chuyện nhân sĩ để lộ, vị này nam diễn viên gọi là Tom - Hardy......”

Matthew buông xuống báo chí, khe khẽ thở dài, không biết nên nói cái gì mới tốt?

Tương ái tương sát? Jonny Lee Miller cùng Tom - Hardy năm đó bị hắn châm ngòi, một độ huyên phi thường không thoải mái.

Không, không đối...... Matthew chậm rãi lắc đầu, đây gọi có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc a.

Cẩn thận ngẫm lại, này hai người đi đến cùng nhau là có cảm tình cơ sở cùng tiếng nói chung , tỷ như đều bị hắn làm thần kinh hề hề, phi thường thống hận này gọi là Matthew - Horner Hollywood ngôi sao.

Matthew lúc này phát hiện xem nhẹ một lóe sáng điểm, nguyên lai chính mình còn có thể thúc đẩy có tình nhân kết hợp.

Trở về sau, nhất định phải để người cấp Jonny Lee Miller cùng Tom - Hardy gửi một phần thiệp chúc mừng, chúc mừng bọn họ thành công làm cơ...... Không, là chúc mừng bọn họ kết hôn khoái hoạt.

Bởi Anh quốc tiểu báo thường xuyên loạn biên tin tức, Matthew lo lắng khả năng là giả , riêng lên mạng tra xét, xác định Jonny Lee Miller cùng Tom - Hardy kết hôn tin tức là thật .

Loại này đối với Jonny Lee Miller cùng Tom - Hardy đến nói là nhân sinh tứ đại hỉ sự, như thế nào có thể không chúc mừng đâu?

Matthew sợ hãi công việc bề bộn quên , còn riêng tại di động sổ ghi chép thượng ghi một bút.

Trở lại Los Angeles sau, Matthew cấp trợ lý đoàn đội đánh điện thoại, làm cho bọn họ phát một phần thiệp chúc mừng, sau đó đem chuyện này ném tới sau đầu, trở lại Horner trang viên khi được đến một tin tức, Warner Bros trải qua hắn nhắc nhở, đã bắt đầu thảo luận [ Suicide Squad ] cải biên công việc, Margot Robbie đã trở thành Harley Quinn cuối cùng lựa chọn.

Gần nhất trong khoảng thời gian này, Margot Robbie cùng Warner Bros ở giữa thường xuyên tiếp xúc thương thảo, vi cũng là Harley Quinn nhân vật này.

Bởi phim xác định sẽ là nhất tuyến đại chế tác, từ thảo luận đến cuối cùng điện ảnh công chiếu, chỉ sợ muốn vài năm thời gian.

Hollywood rất nhiều điện ảnh, từ sớm nhất có sáng ý đến cuối cùng phát hành, kéo lên năm sáu năm thậm chí mười mấy năm căn bản không tính sự, giống một ít năm gần đây đại bán hoặc là đoạt giải điện ảnh, sơ thảo kịch bản đều vấn thế mười mấy hai mươi năm .

Lục đại xưởng sản xuất chủ lưu chế tác hình thức, cơ bản là một năm trước kỳ trù bị, một năm quay chụp chế tác, một năm phát hành vận tác.

Bình thường đại chế tác chu kỳ thường thường đều là ba năm thậm chí càng lâu.

Matthew chủ động liên hệ Johnny - Depp, Johnny - Depp đúng là tháng trước liền chuyển về Los Angeles, cũng đang tại chuẩn bị cùng tân hoan đính hôn, hắn cũng chính thức mời Matthew tham dự hắn đính hôn nghi thức.

Johnny - Depp thế nhưng thật sự muốn đính hôn , tin tức này bao nhiêu có điểm kinh người.

Matthew không nói thêm gì, chỉ là hỏi rõ thời gian cùng địa điểm, trận này đính hôn tại sang năm mùa xuân.

Theo sau, hắn đặc biệt chạy tới New Zealand Wellington, vi tham gia [ người Hobbit: Ngoài ý muốn chi lữ ] lễ công chiếu lần đầu làm chút đơn giản chuẩn bị công tác.

[ người Hobbit ] cùng Lord of The Rings là hỗ trợ lẫn nhau , đệ nhất phương diện, Lord of The Rings ba bộ khúc chủ yếu nhân vật, thực ra chính là người Hobbit, một phương diện khác,[ người Hobbit ] cố sự phát sinh tại Lord of The Rings bắt đầu trước 60 năm, xem như Lord of The Rings tiền truyện.

Bởi Lord of The Rings ba bộ khúc cự đại thành công, tại ngoại giới xem ra, Peter - Jackson là quay chụp [ người Hobbit ] nhân tuyển không có thứ hai.

Bởi vì trên tay không có Tolkien mặt khác hai bộ tiểu thuyết [ Silmaril ] cùng [ chưa xong cố sự ] cải biên quyền, này series chỉ có thể từ [ người Hobbit ] tiểu thuyết cùng Lord of The Rings tiểu thuyết trung tìm kiếm càng nhiều chi tiết, dùng hữu hạn tài liệu, kêu gọi mọi người đối Lord of The Rings hồi ức, sau đó lại dùng loại này hồi ức đến phong phú [ người Hobbit ] cố sự cùng tình tiết.

Mặt khác, tuyên truyền trung, còn cường điệu thôi giới này bộ phim sử dụng một ít kỹ thuật.

[ người Hobbit ] là ảnh sử thượng đệ nhất bộ dùng mỗi giây 48 trinh tân cách thức quay chụp phim, này một frame rate là nguyên bản điện ảnh mỗi giây 24 trinh gấp hai, có thể khiến cho hình ảnh thoạt nhìn càng thêm bình thuận hoà lưu sướng.

Công nhận , tại 3D giới loại này tân kỹ thuật sử dụng là cách mạng tính .

Phim phát hành phía trước, còn có tin tức tốt truyền đến.

Lord of The Rings tác giả Tolkien di sản uỷ trị cơ cấu “The.Tolkien.Trust” Liên hợp nguyên tác tiểu thuyết xuất bản công ty HarperCollins khởi tố Newline công ty khất nợ Lord of The Rings ba bộ khúc chia hoa hồng nhất án đạt thành giải hòa.

“The. Tolkien. Trust” Là Tolkien qua đời sau, hắn tử nữ lấy tên của hắn thành lập một Anh quốc từ thiện cơ cấu, phụ trách uỷ trị Tolkien toàn bộ di sản.

Điện ảnh Lord of The Rings ba bộ khúc phát hành sau, tại toàn cầu box office, đĩa phim cùng quanh thân sản phẩm tổng thu nhập vượt qua bảy mươi ức dollar, nhưng mà phim chế tác phát hành phương New Line công ty lại vẫn khất nợ vốn nên trả cho “The. Tolkien.Trust” Cùng “HarperCollins” 7.5% thu nhập chia hoa hồng.

Tại Peter - Jackson cùng Newline công ty đạt thành giải hòa sau, trận này quan tòa cũng không ra ngoài ý muốn lấy giải hòa phương thức kết thúc.

Cứ như vậy, phim tại chiếu phim phương diện không có bất cứ trở ngại.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 994: Như Thi Như Họa

Đối với [ người Hobbit ] này series, Matthew tuy rằng không giống [ Fast and Furious ],[ Twilight ] cùng [ Hunger Games ] như vậy thời khắc chú ý, nhưng phòng công tác chiếm cứ 20% đầu tư ngạch độ cùng tương ứng lần đầu phân thành, thường thường cũng sẽ liên hệ kịch tổ, lý giải cụ thể tiến triển.

Hiện tại, trải qua vài năm cố gắng,[ người Hobbit: Ngoài ý muốn chi lữ ] sắp tại toàn cầu các nơi toàn diện phát hành, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua lễ công chiếu lần đầu.

Lord of The Rings ba bộ khúc cự đại thành công, tại toàn cầu phạm vi bên trong chế tạo vô số fan Middle Earth, lễ công chiếu lần đầu còn chưa cử hành, cao tới mười mấy vạn danh du khách dĩ nhiên hội tụ đến Wellington.

Matthew bản nhân, cũng là này series siêu cấp phấn ti, đặc biệt là Lord of The Rings ba bộ khúc, đến hiện tại còn rõ ràng nhớ rõ Helm’s Deep chi chiến cùng Bội Lan bình nguyên chi chiến hình ảnh.

Hollywood công nhận , cho đến bây giờ còn không có bất cứ phim ma huyễn có thể đạt tới Lord of The Rings ba bộ khúc độ cao.

Hiện tại, hắn cùng với Tolkien Middle Earth sinh ra trực tiếp liên hệ.

[ người Hobbit: Ngoài ý muốn lữ trình ] tại New Zealand Wellington đại sứ quán rạp hát cử hành trường hợp long trọng toàn cầu lần đầu lễ, hiện trường hấp dẫn gần mười vạn fan điện ảnh, thanh thế hạo đại, có thể nói muôn người đều đổ xô ra đường.

Trừ Peter - Jackson cùng Martin - Freeman đẳng kịch tổ chủ sáng nhân viên ngoài, Hollywood phim thương mại đại đạo diễn James - Cameron cũng hữu tình trợ trận, cùng thê tử cùng đến.

Mặt khác, New Zealand thủ tướng cùng Wellington thị trưởng cũng đi tới lần đầu rạp hát.

Mọi người đều biết, năm đó Lord of The Rings ba bộ khúc toàn cầu nhiệt ánh, New Zealand ngành du lịch được lợi cự đại.

New Zealand hiển nhiên đối với Peter - Jackson tại bản đảo quay chụp [ người Hobbit ] ba bộ khúc ký thác kỳ vọng cao, sớm ở hai tháng trước liền tuyên bố, tại lần đầu ngày đó khởi đem Wellington cải danh thành “Trung thổ trung tâm”, này xưng hô đem duy trì liên tục ba tuần.

Wellington cũng tiêu phí vượt qua 110 vạn New Zealand nguyên vi [ người Hobbit: Ngoài ý muốn lữ trình ] lần đầu series hoạt động cống hiến lực lượng, New Zealand hàng không còn cùng đại danh đỉnh đỉnh Weta phòng công tác hợp tác, đem một chiếc Boeing 777-300 cải trang thành [ người Hobbit ] không trung quảng cáo, tạo ra điện ảnh chủ đề phi cơ, dùng cho điện ảnh tuyên truyền, lực tranh đem này bộ New Zealand “Quốc phiến” Đẩy mạnh tiêu thụ cấp toàn thế giới.

Chiếc phi cơ này liền xuất hiện ở lần đầu lễ hiện trường trên không, thập phần dẫn nhân chú mục.

Lần đầu ngày đó, thậm chí New Zealand đài truyền hình lấy Tinh Linh ngữ thông báo dự báo thời tiết, mà Wellington sân bay cũng sớm bày ra Gollum cự hình điêu khắc, toàn bộ New Zealand quốc nội hất lên một cỗ “Middle Earth” Tăng vọt.

Tại kế tiếp một tuần thời gian bên trong, Wellington đều đem đắm chìm tại sung sướng ngày hội không khí trung, quy mô long trọng thảm đỏ nghi thức, Hobbit thủ công mỹ nghệ thị trường cùng lộ thiên phim chiếu phim đều đem khiến tại hiện trường fan điện ảnh suốt đời khó quên, du khách càng có thể mua New Zealand bưu chính xuất phẩm Middle Earth tiền xu, hơn nữa gửi ra ấn có “Middle Earth” Dấu bưu kiện bưu thiếp.

Không chút nào khoa trương nói, New Zealand đã đem quốc gia kinh tế tân tăng trưởng điểm, cùng Middle Earth gắt gao cột vào cùng nhau.

Một series điện ảnh, có thể quan hệ đến một quốc gia trù tính mệnh mạch, này tại toàn bộ điện ảnh sử bên trên đều cực kỳ hiếm thấy.

Tại [ người Hobbit: Ngoài ý muốn chi lữ ] trung, sở hữu Middle Earth cảnh sắc đều lấy từ New Zealand, New Zealand nhân hi vọng thông qua tân ba bộ khúc phát hành, càng nhiều toàn cầu du khách có thể tiến đến New Zealand tìm kiếm “Middle Earth “ ma huyễn mị lực.

Matthew một mình một người đi qua lần đầu thảm đỏ thời điểm, gặp được không thiếu quen thuộc diễn viên, cũng cùng không ít người chào hỏi, tỷ như Cate - Blanchett, Hugo - Weaving cùng Ian - McKellen đẳng Thánh Bạch nghị viện thành viên.

Đáng tiếc, Thánh Bạch nghị viện đầu Christopher Lee bởi vì tuổi tác quá cao, kinh không nổi đường dài lữ hành xóc nảy, không đến Wellington.

Nhìn thấy diễn viên trong, cấp Matthew ấn tượng khắc sâu nhất là đóng vai Thorin - Oakenshield Richard - Armitage, vị này Anh quốc diễn viên chừng gần 1 mét 9 thân cao, lại ở trong phim đóng vai người lùn, không thể không để người sợ hãi than hôm nay điện ảnh ma pháp mị lực.

New Zealand thủ tướng còn chuyên môn tìm đến Matthew chào hỏi.

“Ngươi có thể tới tham gia lần đầu, là New Zealand vinh hạnh.”

Vị này thủ tướng rất biết nói, bởi vì hắn biết đứng ở đối diện không phải bình thường ngôi sao, đó là toàn cầu lực ảnh hưởng viễn siêu chính mình nhân vật,“Hoan nghênh ngươi thường đến New Zealand làm khách.”

Chủ nhân có vẻ rất nhiệt tình, Matthew cũng lễ phép ứng đối,“Đây là một mĩ lệ quốc gia, để người ấn tượng khắc sâu.”

New Zealand thủ tướng rất biết giải quyết, hợp thời nói,“Horner tiên sinh, có thể mời ngươi trở thành New Zealand du lịch đại sứ sao?”

Matthew không trả lời ngay, loại sự tình này không thể tùy tiện hứa hẹn, dù cho mời hắn người là một quốc chính phủ thủ lãnh.

“New Zealand phi thường xinh đẹp, thiên không cùng không khí đều mang cho nhân một loại tinh thuần cảm giác.”

Đối mặt một quốc gia tối đỉnh cấp chính khách, Matthew một điểm đều không sợ hãi, nhiều năm như vậy Hollywood kiếp sống sớm liền luyện ra , chẳng phải chính là nói bộ lời sao? Ai so ai sai a? Hắn cười nói,“Từ dưới phi cơ bắt đầu, ta nhìn thấy chính là tốt nhất phong cảnh.”

Nghe được người khác khen ngợi chính mình quốc gia, New Zealand thủ tướng tự nhiên muốn biểu hiện ra cao hứng bộ dáng.

Matthew lại như vậy chuyển đề tài,“Làm một danh điện ảnh diễn viên, Peter - Jackson là ta phi thường thưởng thức điện ảnh đạo diễn. Có thể được mời đến New Zealand tham gia [ người Hobbit: Ngoài ý muốn chi lữ ] toàn cầu lần đầu lễ, ta thập phần vui vẻ, phi thường chờ mong thông qua màn ảnh lớn một lần nữa cảm thụ Middle Earth.”

New Zealand thủ tướng không phải ngu ngốc, nghe hiểu được Matthew đây là tại uyển chuyển cự tuyệt, cũng liền không nhắc lại phương diện này đề tài, tiếp tục cười cùng Matthew hàn huyên một hồi, giống như tâm tình vẫn không sai.

Tuy rằng đây là cự tuyệt, lại một điểm đều sẽ không gọi người sinh ra phản đối cảm xúc.

Đẳng Matthew cáo từ rời đi, New Zealand thủ tướng liên tiếp gật đầu, một Hollywood ngôi sao có thể hỗn đến Matthew - Horner tình trạng này, không nói xưa nay chưa từng có, lại cũng cực kỳ hiếm thấy, rất ít có ngôi sao có thể có Matthew Horner như vậy hảo hàm dưỡng cùng EQ.

Từ chối hắn mời, còn khiến người ta không lời có thể nói, lại càng sẽ không dâng lên phản cảm, đây chính là Hollywood cuối cùng ngôi sao mị lực sao?

Loại này mị lực phát ra từ hắn tự thân tướng mạo cùng khí chất, càng phát ra từ hắn xuất sắc đầu não a.

Matthew từ New Zealand thủ tướng bên kia cáo từ rời đi sau, tìm đến Peter - Jackson.

“Ta xem một đoạn Warner Bros thử chiếu đoạn ngắn.” Matthew rất sớm phía trước xem qua đại khái chừng mười phút điện ảnh màn ảnh,“48 trinh 3D hiệu quả phi thường kinh người.”

Peter - Jackson cùng James - Cameron như vậy, đều là Hollywood có danh kỹ thuật cuồng nhân, cười trả lời,“Điện ảnh kỹ thuật cách tân thời thời khắc khắc đều tại phát sinh, người xem bao giờ cũng là hi vọng nhìn thấy càng ưu tú họa chất, chính như DVD thay thế VCD như vậy, hi vọng cái này kỹ thuật có thể mang đến càng tốt xem ảnh thể nghiệm.”

Matthew gật gật đầu,“Hi vọng như thế.”

Điện ảnh kỹ thuật mỗi một lần cách tân, người xem không hẳn tất cả đều sẽ mua trướng.

Bất quá Weta phòng công tác thực lực xác thật cường hãn.

Peter - Jackson cùng người liên hợp khởi đầu Weta phòng công tác cùng Weta chữ số là toàn cầu có lực ảnh hưởng nhất điện ảnh đặc hiệu chế tác cùng đạo cụ chế tác công ty,[ Avatar ] kia kinh người thị giác hiệu quả tức xuất từ Weta chi thủ.

[ người Hobbit ] giảng thuật là từ Lord of The Rings thời đại đẩy về 60 năm tả hữu thời điểm cố sự, có thể nói là [ Lord of The Rings ] tiền truyện.

Này làm cho quảng đại fan Middle Earth phi thường kích động, tại nhiều năm sau nhìn thấy Lord of The Rings nguyên bản nhóm người đoàn tụ nhất đường, lại gặp Middle Earth, không thể nghi ngờ là khiến fan Middle Earth nhóm đi vào rạp chiếu phim lớn nhất động lực

Matthew cũng là lần đầu tiên tại IMAX3D trên màn ảnh nhìn thấy này bộ phim, từ thành phiến hiệu quả đến xem, này bộ Sử Thi cấp điện ảnh đối fan Middle Earth nhóm đến nói khẳng định là lại một lần nữa ôn chuyện cũ lữ trình, người lùn quốc, Tinh Linh quốc cùng trung thổ đại địa tráng lệ như trước.

Đương 48 trinh đụng lên 3D kỹ thuật, hiệu quả đồng dạng xuất sắc, cho người không giống bình thường kỳ huyễn cảm thụ.

Còn nhớ rõ từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia, lần đầu tiên tại trên màn hình máy tính nhìn thấy Tinh Linh vương quốc Rivendell kia một đoạn hí, nguyên bản Lord of The Rings series đã để người hận không thể sinh hoạt tại này như thi như họa Tinh Linh thế giới bên trong, mà này bộ phim đem Rivendell mĩ diệu phong cảnh tại 3D kỹ thuật bên trong trở nên càng thêm xa hoa lộng lẫy, lại thêm Peter - Jackson tinh xảo trường hợp điều hành năng lực càng là để người lưu luyến vong phản.

Động tác trường hợp như tòa lang nhóm đuổi bắt kéo xe chạy nhanh con thỏ kia một màn, có mấy cái màn ảnh để người cảm giác kia tòa lang là đập vào mặt mà đến; Còn có trời cao chụp xuống hoặc hướng ngang di động động tác màn ảnh, như mở màn khi tại người lùn vương quốc hí, cũng tại 3D phụ trợ dưới càng có khẩn trương cảm.

Bất quá, phim chỗ thiếu hụt cùng điểm sáng như vậy đột xuất.

Bộ điện ảnh này rất dài dòng , đây không phải nói 166 phút độ dài phim dài dòng, Dark Knight linh tinh phim cũng không so này đoản, nhưng [ ngoài ý muốn chi lữ ] tự sự tiết tấu phảng phất còn dừng lại tại hơn mười năm trước.

Nó càng như là bộ tiến độ thong thả phim chính kịch, gần ba giờ độ dài phim đem người kiên nhẫn thân đến cực hạn, nếu không có thị giác đặc hiệu khiến người xem sinh ra lưu luyến chi ý, cùng với Lord of The Rings ba bộ khúc dành dụm chờ mong, này phim lực hấp dẫn sẽ đại đại hạ thấp.

Hôm nay thời đại này, chậm tiết tấu phim thật sự rất muốn người mệnh.

Mười năm trước, tuyệt đại bộ phận người xem có lẽ còn có thể an ổn ngồi ở trên chỗ ngồi, nhìn một bộ điện ảnh thong thả đẩy vào kịch tình, nhưng tiết tấu này vượt qua niên đại, nhân kiên nhẫn càng ngày càng ít, cũng chỉ có càng ngày càng ít người xem thích không lạnh không nóng như thủy điện ảnh tiết tấu.

Không có biện pháp sự, đây là thời đại phát triển tất nhiên.

Điện ảnh, đặc biệt là đối mặt đại chúng thương nghiệp điện ảnh, chung quy là không thể thoát ly thời đại tồn tại.

Nhìn thấy phim cuối cùng, Matthew cũng ý thức được, tất nhiên liên hợp Warner cùng Peter - Jackson hảo hảo nói chuyện, không thể khiến mặt sau hai bộ tiết tấu lại vẫn như vậy chậm.

Hơn nữa hắn cũng tưởng đến trong đó một ít nguyên nhân.

[ người Hobbit ] chung quy phi thường ngắn, so với to lớn Lord of The Rings ba bộ khúc càng như là nhi đồng sách báo, tuy rằng hai người trên bản chất đều là nhi đồng sách báo, nhưng người trước không thể nghi ngờ càng nhi đồng hóa.

Phim tại một ít tiểu tình tiết thượng kéo dài, cũng có nguyên tác cố sự kết cấu quá mức đơn giản có quan qua, chung quy đem như vậy đoản tiểu thuyết tách ra đến quay chụp ba bộ khúc, có chút địa phương tất nhiên muốn kéo trưởng.

May mà này bộ phim kỳ huyễn bầu không khí làm trước sau như một xuất sắc, phỏng chừng có thể thỏa mãn fan điện ảnh đại bộ phận chờ mong.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 995: Bội Thu Một Năm

Lễ công chiếu lần đầu chấm dứt sau,[ người Hobbit: Ngoài ý muốn chi lữ ] tại bao gồm Bắc Mĩ ở bên trong gần sáu mươi quốc gia cùng địa khu phát hành, dùng phần đông truyền thông lời đến nói, Peter - Jackson suất lĩnh đại quân trở về cố thổ.

Lần này trở về, chú định là một hồi vơ vét của cải chi lữ.

[ người Hobbit: Ngoài ý muốn chi lữ ] lấy vượt qua 3100 gia rạp chiếu phim quy mô tại Bắc Mĩ mở màn, trận đầu thu hoạch 1390 vạn dollar, lập xuống 12 tháng ảnh sử tốt nhất trận đầu thành tích.

Đến thứ sáu, phim tại Bắc Mĩ mở rộng đến 4050 gia rạp chiếu phim, lấy 3750 vạn dollar không hề có hồi hộp đăng đỉnh Bắc Mĩ thứ sáu box office quán quân, đánh vỡ mười hai tháng ảnh sử ngày đầu box office kỉ lục.

Tuy rằng phim tiết tấu có điểm thong thả, dẫn đến thoạt nhìn cho người rất dài dòng cảm giác, nhưng có Middle Earth cùng Lord of The Rings ba bộ khúc hiệu ứng gia thành, tại rất quan trọng người xem danh tiếng phương diện,[ ngoài ý muốn chi lữ ] như cũ biểu hiện không tầm thường,CinemaScore rạp chiếu phim hiện trường người xem cho điểm vi “A”, tại 18 tuổi trở xuống người xem bên trong càng là đề cao đến “A+”, chứng minh bản phiến còn có được tương đương không sai gia đình lực tương tác.

CinemaScore tuyên bố dự trắc, bản phiến tương lai box office phát triển hẳn là khỏe mạnh có trật tự , có hi vọng lấy được trưởng tuyến box office thu nhập.

Lần này một lần nữa phóng ra lại một ba bộ khúc tại có được IMAX,3D cùng với tiền tác sở mang đến siêu cao kỳ vọng đẳng nhân tố gia trì dưới, thuận lý thành chương tại box office phương diện mở không hơn không kém hảo đầu, mặc dù ở xem ảnh nhân số phương diện có điều khiếm khuyết, nhưng tại IMAX cùng 3D cao phiếu kiện dưới, box office thu nhập vẫn là bảo trì khả quan con số.

Thứ bảy, này bộ phim từ Bắc Mĩ lại lấy 2773 vạn dollar, so đi trừ trận đầu box office thứ sáu hơi có tăng trưởng, xu thế khỏe mạnh ổn định.

Sở hữu hết thảy đều tỏ rõ, làm Lord of The Rings ba bộ khúc tiền truyện tác phẩm,[ ngoài ý muốn lữ trình ] phát hành, đem fan điện ảnh suy nghĩ lại lần nữa kéo về đến cái kia rộng lớn mạnh mẽ, làm người ta hồn khiên mộng nhiễu Middle Earth.

Hơn nữa phim chọn dùng mới nhất 3D cùng với 48 trinh HFR nhiếp ảnh kỹ thuật, tại trên màn ảnh hiện ra một càng thêm trông rất sống động kỳ huyễn thế giới, đạo diễn Peter - Jackson lại một lần trở thành kỳ huyễn điện ảnh tuyến đầu lĩnh quân nhân.

[ người Hobbit ] phát hành lại lần nữa hất lên một cỗ kỳ huyễn phong bạo.

Lần nữa ngàn năm tới nay, Hollywood kỳ huyễn điện ảnh càng trở nên hưng thịnh, cứ việc ăn hành tác phẩm không thiếu, lại tổng có box office đại bạo phim xuất hiện, phương diện này đại biểu không thể nghi ngờ chính là Lord of The Rings series,[ Harry Potter ] series.

Thậm chí,[ Narnia Truyền Kỳ ],[ Alice in Wonderland ] cùng [ Cướp biển vùng Caribbean ] đẳng tác phẩm, cũng đều bị Hollywood quy về kỳ huyễn series trong.

Kỳ huyễn điện ảnh chưa từng có giống tân ngàn năm sau như vậy huy hoàng.

Matthew kết hợp Hollywood hiện trạng, cùng với chính mình từng tự mình biểu diễn [ Cướp biển vùng Caribbean ] series, cùng với đầu tư [ người Hobbit ] kinh nghiệm, từ tự thân góc độ phân tích qua nguyên nhân.

Trong đó cực kỳ trọng yếu một hạng, chính là kỳ huyễn điện ảnh càng cần kỹ thuật duy trì.

Kỳ huyễn điện ảnh so khoa học viễn tưởng điện ảnh càng ỷ lại thuần túy thị giác hiệu quả, càng ỷ lại máy tính đặc hiệu.

Muốn tại trên màn ảnh hiện ra một nguyên bản chỉ tồn tại ở văn tự hoặc là minh hoạ thượng ảo tưởng thế giới, không có mũi nhọn kỹ thuật liền bằng không, quá khứ mười mấy năm thời gian trung,CG kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh, vi người xem tạo ra trông rất sống động kỳ huyễn thế giới, không lại là ảo tưởng.

Vì thế, tại Lord of The Rings,[ cáp? Potter ],[ Narnia Truyền Kỳ ],[ Cướp biển vùng Caribbean ],[ Hoàng Kim la bàn ] này mấy kỳ huyễn trong phim bom tấn, người xem thấy được vô số thiên mã hành không ma pháp ảo thuật cùng vạn vật sinh linh.

Hiện giai đoạn kỳ huyễn điện ảnh, tại tầng thứ nhất trên ý nghĩa chính là kỳ quan hóa phim bom tấn hiệu ứng thị giác. Tại con số đặc hiệu bang phù dưới, trên màn ảnh kiến cấu kỳ huyễn thế giới cũng càng thêm sáng rọi rực rỡ, rộng lớn mạnh mẽ, đoạt nhân nhãn cầu, này tự nhiên sẽ nhận được đại lượng người xem ưu ái, chung quy, đại đa số người xem đi vào rạp chiếu phim đồ vẫn là một trên cảm quan giải trí.

Có lẽ nói như vậy rất con buôn, cũng có vẻ không có bức cách.

Cho nên, Matthew lại tổng kết ra một bộ có thể lấy được ra tay cao bức cách thuyết pháp.

Hiện đại văn minh càng phát đạt, nhân bản tính lại càng cảm thấy áp lực, lại càng tưởng thoát khỏi cốt thép xi măng băng lãnh thế giới, hướng tới tự nhiên ôm, kỳ huyễn điện ảnh tại trên trình độ rất lớn thỏa mãn loại này tâm lý chờ mong, trên màn ảnh kỳ huyễn thế giới cũng là cũng liền biến thành mọi người trong tưởng tượng “Tiên cảnh”, rong chơi trong đó tự nhiên sẽ sinh ra một loại tâm lý sung sướng.

[ Avatar ] làm một bộ khoa học viễn tưởng đại phiến, nhưng trong đó tối lệnh người xem say mê, tối thụ tán dương Pandora mĩ cảnh lại thuộc về kỳ huyễn phạm trù, tức là đạo lý này.

Đáng tiếc là, bởi thời gian cùng cá nhân phát triển quan hệ, Matthew bỏ lỡ Lord of The Rings ba bộ khúc đầu tư, hiện tại đầu tư [ người Hobbit ] series tuy rằng không sai, nhưng các phương diện so với Lord of The Rings ba bộ khúc còn hơi kém hơn một ít.

Đặc biệt là từ truyền thông đến người xem danh tiếng, đều so ra kém Lord of The Rings ba bộ khúc.

Này mấy tại Matthew trong mắt, cũng ở trong tình lý.

Chung quy, chỉ riêng là nguyên tác,[ người Hobbit ] vốn là cùng Lord of The Rings không chúc cùng cấp bậc, Lord of The Rings ba bộ khúc là ba bản rậm rạp đồ sộ cự chế, tại Tây phương kỳ huyễn văn học sử thượng chiếm cứ hết sức quan trọng địa vị, mà [ người Hobbit ] chỉ có mỏng manh một quyển.

So sánh Lord of The Rings rộng lớn mạnh mẽ, rung động đến tâm can Sử Thi khí phách,[ người Hobbit ] càng giống một đoạn đồng thoại mạo hiểm Truyền Kỳ.

Lại nói, Matthew coi trọng nhất vẫn là box office.

Tuy rằng box office không phải điện ảnh hết thảy, nhưng box office trực tiếp ảnh hưởng một bộ điện ảnh toàn chuỗi sản nghiệp thu nhập.

Loại tình huống này sớm tuyên bố, nhà đầu tư không coi trọng box office, kia khả năng sao?

Mấu chốt nhất box office thu nhập thượng,[ người Hobbit ] không có khiến Matthew này nhà đầu tư một trong thất vọng, Bắc Mĩ mở màn cuối tuần ba ngày trung, phim tại 4045 gia rạp chiếu phim đại quy mô phóng ra, lấy đan quán chia đều 20958 dollar biểu hiện xuất sắc lấy đến 8477 vạn lần đầu box office.

Này một thành tích không chỉ xa xa vượt qua mấy năm trước Lord of The Rings ba bộ khúc series [ cao nhất là 2004 năm đệ tam bộ 7262 vạn ], cũng đổi mới ảnh sử mười hai tháng lần đầu cuối tuần tối cao kỉ lục.

Không có bất cứ hồi hộp,[ người Hobbit ] đệ nhất bộ, lực áp Spielberg [ Lincoln ] cùng [ Life of Pi ] đẳng phần đông đối thủ cạnh tranh, thoải mái lấy xuống Bắc Mĩ box office bảng xếp hạng quán quân bảo tọa.

[ Lincoln ] cùng [ Life of Pi ] mặc dù ở mười hai tháng sơ liền mở rộng phát hành, nhưng phim thụ chúng chung quy hữu hạn, box office xu thế vẫn đều là ổn mà không bạo, phân biệt lấy 724 vạn dollar cùng 540 vạn dollar xếp hạng tại box office bảng vị thứ ba cùng vị thứ tư.

Xếp hạng tại vị thứ hai là [ Twilight: Tảng sáng hạ], này bộ phim cuối tuần này từ Bắc Mĩ lại lấy 768 vạn dollar.

Đến tận đây,[ tảng sáng hạ] Bắc Mĩ box office đột phá 3 ức dollar đại quan, tích lũy 3 ức 256 vạn dollar.

Bắc Mĩ box office bảng xếp hạng cũng xuất hiện một kỳ lạ hiện tượng, có bốn bộ Matthew đầu tư điện ảnh chen vào danh mục top 10 danh !

Trừ bỏ [ người Hobbit ] cùng [ Twilight ] ngoại, American Sniper này cuối tuần lấy xuống 239 vạn dollar, xếp hạng tại thứ chín vị, Conjuring lấy 271 vạn dollar chiếm cứ thứ tám vị !

Hai bộ phim box office lỗ tích đồng dạng kinh người, American Sniper Bắc Mĩ box office dĩ nhiên bước qua 4 ức dollar đại quan, Conjuring Bắc Mĩ box office thẳng đến 1 ức 5000 vạn dollar mà đi.

Dùng [ Los Angeles thời báo ] thượng mà nói đến hình dung: Tuần này Bắc Mĩ box office bảng xếp hạng dùng vững chắc như sắt sự thật, chứng minh Matthew - Horner vì sao tại siêu cấp cự tinh ngoài, còn bị người coi là kim bài nhà đầu tư cùng người sản xuất !

Trên hệ thống mạng cũng nghị luận phân phân.

“Matthew - Horner tuyệt đối là điện ảnh nghề siêu cấp người thắng !”

“Cảm giác Jerry - Bruckheimer năm đó tối huy hoàng thời điểm cũng làm không đến Matthew như vậy a.”

“Đan luận cá thể mà nói, Matthew - Horner chính là Hollywood đệ nhất nhân nha.”

“Khiến ta cúng bái một chút nhân sinh người thắng, giống như Matthew - Horner khởi điểm so với ta thấp nhiều......”

Cùng loại bình luận có rất nhiều, hệ thống mạng hiện ra cũng là nhân sinh trăm thái, đối với Matthew cũng là các loại hâm mộ ghen tị hận.

May mắn Matthew chưa từng có đi qua nhân sinh người thắng nhân thiết, bằng không về sau sẽ thực phiền toái.

[ người Hobbit: Ngoài ý muốn chi lữ ] không chỉ có Bắc Mĩ đại bán, toàn thế giới phạm vi bên trong, box office cũng một mảnh phiêu hồng.

Này bộ phim tại Bắc Mĩ ngoài 56 địa khu đồng bộ phát hành, đồng cuối tuần khai ra 1 ức 3820 vạn dollar hải ngoại box office thu hoạch, toàn cầu cuồng ôm 2 ức 2300 vạn dollar trở lên, lực áp đại quy mô hải ngoại phát hành [ Life of Pi ], nhất cử đi lên đương chu toàn cầu box office bảng quán quân bảo tọa.

[ Life of Pi ] cũng box office không tầm thường, trước mắt tại Bắc Mĩ bên ngoài box office lũy kế cũng tiếp cận 1 ức 2000 vạn dollar, nhưng này bộ phim thị trường khuynh hướng quá mức nghiêm trọng.

Lý An thân phận cùng từng [ ngọa hổ tàng long ] cùng [ sắc giới ] hai bộ phim mang đến ảnh hưởng, cùng với Hoa nhân Oscar tốt nhất đạo diễn địa vị, khiến hắn tại Thái Bình Dương bờ bên kia được hoan nghênh, vỏn vẹn Thái Bình Dương bờ bên kia một vùng sản sinh box office, liền chiếm cứ [ Life of Pi ] đã đạt được hải ngoại box office 65% còn muốn nhiều.

Thái Bình Dương bờ bên kia điện ảnh thị trường, dung lượng rõ ràng càng lúc càng lớn, dần dần bắt đầu có chỉ bằng một thị trường, liền có thể chống đỡ lên một bộ đầu tư không tính đặc biệt đại nhất tuyến chế tác xu thế.

Mặt khác, American Sniper cùng [ Twilight: Tảng sáng hạ] cũng tiếp tục tại hải ngoại địa khu chiếu phim.

Người trước toàn cầu tổng box office đã tiếp cận 7 ức dollar; Người sau toàn cầu tổng box office thoải mái vượt qua 6 ức dollar.

Từ trước mắt chiếu phim tình huống xem, này hai bộ phim còn có nhất định thị trường tiềm lực nhưng đào.

So sánh dưới, Conjuring bởi vì phim kinh dị quan hệ, thị trường thể tích hữu hạn, tiềm lực tiêu hao càng nhanh, dần dần hiện ra xu hướng suy tàn.

Bất quá, này bộ phim toàn cầu tổng box office cũng đạt tới 3 ức 6871 vạn dollar nhiều.

Không hề nghi ngờ, này đối Matthew đến nói là cực kỳ được mùa một năm.

Đầu tư phim tiếp tục tại điện ảnh trên thị trường siêu cấp bán chạy, Matthew phản hồi Los Angeles sau, gần nhất mấy tháng không tính toán lại ra ngoài, cùng Christopher - Nolan trao đổi Interstellar nhân vật công việc ngoài, một phương diện chuẩn bị tham gia học viện tổ chức mấy cái hoạt động, tẫn lực lượng lớn nhất giúp hảo hữu Michael - Fassbender tuyên truyền [ Jobs truyện ], một phương diện khác thời khắc nhanh nhìn chằm chằm Harvey - Weinstein cùng Weinstein ảnh nghiệp, chờ đợi tốt nhất cơ hội xuất thủ.

Khiến Matthew không nghĩ tới là, hắn bên này còn không có ra tay, Harvey - Weinstein liền bởi vì năm đó cạnh tranh [ người Hobbit ] đầu tư thất bại sự, chủ động nhảy ra.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 996: Giống Như Con Ruồi

Horner trang viên một gian phòng nghỉ bên trong, Matthew ngồi ở trước TV, Margot Robbie bồi tại hắn bên cạnh, cùng nhau nhìn đối diện TV màn hình.

Trên màn hình là Harvey - Weinstein cùng show thăm hỏi người chủ trì, hai người thảo luận đề tài chính là đang công chiếu [ người Hobbit: Ngoài ý muốn chi lữ ].

“Warner Bros cùng Matthew - Horner là [ người Hobbit ] lớn nhất nhà đầu tư.” Harvey - Weinstein kia trương mặt béo phì thượng tất cả đều là phẫn nộ,“Là thời điểm để người biết bọn họ ti bỉ vô sỉ chân diện mục !”

Hắn căn bản không đợi người chủ trì đặt câu hỏi, liền tự mình nói,“Nguyên bản, Warner Bros theo ta ký tên hiệp nghị, ta có đầu tư [ người Hobbit ] series quyền lực, nhưng Matthew - Horner chặn ngang một tay, đoạt đi thuộc về ta đầu tư số định mức.”

Lúc này Harvey - Weinstein thoạt nhìn một điểm đều không cả vú lấp miệng em, ngược lại cực kỳ giống một người bị hại,“Kevin - Tsujihara ruồng bỏ cùng ta ở giữa hiệp nghị, ngầm cùng Matthew - Horner đạt thành hợp tác, này không chỉ không đạo đức, còn xúc phạm pháp luật !”

Harvey - Weinstein nổi giận nói,“Kevin - Tsujihara cùng Matthew - Horner đều là vô sỉ tiểu thâu !”

“Weinstein tiên sinh !” Người chủ trì rốt cuộc cắm lên nói,“Ngươi tính toán xử lý như thế nào việc này.”

Harvey - Weinstein nghĩa chính ngôn từ,“Ta tương khởi tố Warner Bros cùng Matthew - Horner, chúng ta trên toà án gặp !”

Lời này phảng phất là khai chiến tuyên ngôn như vậy.

Matthew không có tiếp tục xem đi xuống, cầm lấy điều khiển từ xa đóng lại TV, Harvey - Weinstein vẫn là cùng phía trước như vậy, không có cái gì biến hóa.

Hắn rất bình tĩnh, đây không phải Harvey - Weinstein huynh đệ lần đầu tiên phun Warner Bros hoặc là mặt khác lục đại công ty , từ trên mạng tùy tiện tra tìm, liền có thể tìm đến một đống Harvey - Weinstein nộ hận một trong sáu công ty lớn tin tức, phun Warner Bros, hận Disney, mắng Paramount linh tinh , Harvey - Weinstein làm nhiều đi.

Ai cũng không biết Harvey - Weinstein nghĩ như thế nào , có lẽ hắn cho rằng thâm canh Hollywood hơn hai mươi năm tư lịch, Oscar thôi thủ mỹ danh, lại thêm Do Thái duệ thân phận, không mấy người có thể cầm hắn thế nào.

Từ chín mươi niên đại hậu kỳ bắt đầu, giống như vậy ở trên truyền thông nộ hận bao gồm lục đại công ty ở bên trong Hollywood mặt khác đối thủ cạnh tranh, Harvey - Weinstein làm thật sự là nhiều lắm.

Lần này, rốt cuộc đem Matthew xả đi vào.

“Ngươi cùng Harvey - Weinstein mâu thuẫn như vậy bén nhọn ?” Margot Robbie quan tâm hỏi.

Matthew nhẹ nhàng gật đầu,“Năm sáu năm trước liền phi thường bén nhọn .”

Margot Robbie có điểm lo lắng,“Không có điều hòa đường sống?” Nàng nhắc nhở nói,“Ta nghe nói Harvey - Weinstein người nọ làm việc phi thường hạnh kiểm xấu.”

“Mâu thuẫn không thể điều giải.” Matthew đầu tiên là chậm rãi lắc đầu, tiếp còn nói thêm,“Ta biết hắn là người thế nào.”

“Không có việc gì đi?” Margot Robbie lại hỏi.

Matthew không khỏi cười lên, vỗ vỗ Margot Robbie tay,“Có thể có chuyện gì? Hắn muốn khởi tố khiến hắn đi hảo, có chuyện cũng là Warner Bros đỉnh ở phía trước.”

Năm đó Warner Bros xác thật cùng Harvey - Weinstein ký tên tương quan đầu tư hiệp nghị, nhưng tựa như hắn cướp được này 20% đầu tư ngạch khi Kevin - Tsujihara nói với hắn như vậy, lúc ấy Harvey - Weinstein là lấy Miramax chức vụ cùng Warner Bros ký tên hiệp nghị.

Miramax hiện tại thuộc về Walt Disney, Walt Disney tham dự [ người Hobbit ] đầu tư, hơn nữa từ mười năm trước bắt đầu, Walt Disney cùng Harvey - Weinstein liền sinh ra dị thường bén nhọn mâu thuẫn.

Hiện tại Walt Disney cùng Warner Bros tại [ người Hobbit ] thượng là ích lợi thể cộng đồng, làm sao có khả năng cùng Harvey - Weinstein đứng cùng nhau?

Bất quá, lấy Harvey - Weinstein tính cách cùng phong cách hành sự, vẫn là sẽ khởi tố đến pháp viện, một phương diện hắn khẳng định nuốt không dưới này khẩu khí, một phương diện khác Hollywood nhất quán giải quyết loại này tranh cãi phương thức đều là đình ngoại giải hòa, lấy đình ngoại giải hòa giải quyết mà nói, bao nhiêu đều có thể có điều thu hoạch.

Margot Robbie vẫn là không yên lòng,“Có như vậy một đầu ác lang nhìn chằm chằm, ta còn là không yên lòng.”

Matthew lại an ủi vỗ vỗ tay nàng,“Yên tâm hảo, ta nhưng là tốt nhất thợ săn.”

Làm thợ săn, kiên nhẫn là cơ bản nhất tố chất, hắn kiên nhẫn mười phần, vì sắp phát động kia hết thảy, ẩn nhẫn vài năm?

Đại nhân vật rơi đài, thoạt nhìn bao giờ cũng là rất dễ dàng, tựa hồ đối thủ cũng không như thế nào phát lực, cũng không có dùng bao lâu thời gian, liền vặn ngã hắn.

Nhưng chỉ muốn chỉ số thông minh bình thường người đều có thể nghĩ đến, tại phát động phía trước, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực đến làm chuẩn bị công tác.

Matthew sẽ không quá phận xem trọng chính mình, cũng sẽ không quá mức xem nhẹ đối thủ, bằng không đến lúc đó khóc khả năng sẽ biến thành chính hắn.

Sự tình phát triển quả nhiên không ra đoán trước, ngày hôm sau liền có không thiếu truyền thông khan văn đưa tin, Harvey - Weinstein chính thức hướng Los Angeles địa phương pháp viện đưa ra tố tụng, khởi tố Warner Bros cùng số 13 phòng công tác, yêu cầu này hai nhà công ty vi [ người Hobbit ] series điện ảnh bản quyền thanh toán 7500 vạn dollar bồi thường kim.

Harvey - Weinstein tự tin mười phần, còn phát biểu một phần thanh minh:“Không có ta tại ban sơ ở trên tài chính duy trì Peter Jackson cùng Weta công ty, cũng liền sẽ không có hôm nay Lord of The Rings series cùng [ người Hobbit ] series .”

Warner Bros cũng làm đáp lại,“Lúc ấy ký tên hiệp nghị khi Harvey - Weinstein đại biểu Miramax, cho nên [ người Hobbit ] series không nên cùng hắn chia sẻ thu nhập.”

Miramax mẫu công ty Walt Disney bên kia cũng ra mặt phụ họa Warner Bros thanh minh.

Nhưng Harvey - Weinstein liền cùng những năm gần đây làm kia vài không sai biệt lắm, như thường hận lên Warner Bros cùng Matthew phòng công tác.

Bồi thường 7500 vạn dollar, này khả năng sao? Đừng nói 7500 vạn dollar , cho dù là 75 dollar, Matthew đều sẽ không cấp.

Warner Bros bên kia cái nhìn không quá thống nhất, có người lo lắng trận này quan tòa ảnh hưởng đến đang tại phát hành [ người Hobbit: Ngoài ý muốn chi lữ ], do đó cấp mặt sau hai bộ tục tập mang đến phản đối hiệu ứng, cho rằng cùng Harvey - Weinstein đạt thành đình ngoại giải hòa cũng là một loại lựa chọn, chung quy lên tòa án hao phí luật sư phí cũng không thiếu.

Một cái khác quần thể là lấy Kevin - Tsujihara cầm đầu cường ngạnh phái, lúc trước cùng Matthew hợp tác, đá Harvey - Weinstein ra cục thời điểm, liền đoán trước qua hiện nay cục diện.

Chung quy Harvey - Weinstein làm người, người trong giới tất cả đều biết.

Những người này cho rằng nên cường ngạnh đánh trả Harvey - Weinstein.

Tố tụng tin tức vừa truyền ra đến, Matthew chẳng những rất bình tĩnh, bỗng nhiên cảm giác Harvey - Weinstein lại tại phóng thần trợ công, hắn từ David - Ellison chỗ đó mượn chiếc du thuyền, gọi điện thoại liên hệ Kevin - Tsujihara, hai người cùng nhau cưỡi du thuyền ra khơi uống trà trưa.

“Này Harvey - Weinstein, là thật để người đáng ghét.”

Ngồi ở du thuyền mở ra thức khoang trung, Kevin - Tsujihara nhớ tới gương mặt béo kia liền có điểm phiền, người này vài lần phun Warner Bros cùng hắn này CEO ? Hắn lắc đầu, nói,“Hắn bao giờ cũng là tại trong giới làm mưa làm gió, có phải hay không hắn đều tưởng cướp một phen.”

Matthew gật gật đầu, nâng chung trà lên uống một ngụm, nói,“Kevin, chúng ta tất yếu cường lực ứng đối.” Hắn nhắc nhở nói,“[ người Hobbit ] chúng ta kế hoạch ba bộ khúc, hiện tại chỉ có một bộ [ ngoài ý muốn chi lữ ] phát hành, nếu chúng ta đối Harvey - Weinstein thỏa hiệp, lấy hắn làm việc tác phong, đẳng mặt sau tục tập phát hành, khẳng định còn sẽ đi ra nháo sự.”

“Ngươi nói được phi thường có đạo lý.” Kevin - Tsujihara hoàn toàn tán thành Matthew mà nói,“Harvey - Weinstein khẩu vị là lấp không đầy .”

“Này mập mạp không phải một lần hai lần cho ngươi cùng Warner Bros ra nan đề đi?” Matthew rất tùy ý hỏi.

Kevin - Tsujihara nâng chung trà lên, uống phía trước nói,“Có bao nhiêu lần ta đều nhớ không rõ , như là con ruồi ong ong ong vòng quanh nhân chuyển, rất đòi lại vỗ không chết.”

Matthew thở dài,“Harvey - Weinstein làm khó của ta số lần không thể so ngươi thiếu.” Hắn trong giọng nói mang theo thống hận,“Kevin, ngươi hẳn là nghe nói qua, hắn vì từ ta trong tay cướp được Insidious, từng đem James Wan khóa tại khách sạn trong phòng, may mắn ta đúng lúc đuổi tới, bằng không không có chúng ta tại khủng bố vũ trụ thượng thành công hợp tác.”

Lời này gợi ra Kevin - Tsujihara cộng minh,“Không có khủng bố vũ trụ, chúng ta tổn thất quá lớn !”

Warner Bros tuy rằng chỉ là khủng bố vũ trụ hệ liệt phim phát hành phương, nhưng hoa hồng phát hành lợi nhuận tỷ lệ cực cao, đây cũng là Warner Bros trọng yếu công trạng tăng trưởng điểm.

Matthew lại uống ngụm trà, nói,“Này series đối với chúng ta rất trọng yếu. Kế tiếp còn có rất nhiều tục tập, chúng ta đầu nhập rất nhỏ, lợi nhuận lại phi thường cao.”

Kevin - Tsujihara rất rõ ràng, Warner Bros cùng Matthew ở giữa có quá nhiều lợi ích liên lụy, từ trên trình độ nào đó đến nói là chính mình người.

“Nếu Harvey - Weinstein lại nghĩ đối khủng bố vũ trụ hệ liệt phim có ý đồ.” Kevin - Tsujihara thành khẩn hứa hẹn nói,“Warner Bros sẽ chém đứt tay hắn thò qua !”

Matthew cố ý tiếp một câu,“Harvey - Weinstein nói chúng ta là tiểu thâu, này cái gọi là tiểu thâu cũng không phải dễ chọc .”

Nghĩ đến Harvey - Weinstein ở trên TV công khai phun chính mình...... Ân, còn có Matthew là tiểu thâu, Kevin - Tsujihara sắc mặt có điểm âm trầm.

Matthew thấy hảo liền thu, tầng tầng thở dài,“Chúng ta cùng Harvey - Weinstein có quá nhiều ích lợi xung đột.”

Ai đều không thể bỏ qua ích lợi cùng tiền tài lực lượng, mấy chục vạn dollar liền có thể khiến hai người biến thành sinh tử cừu địch, huống chi trong đó đề cập đến đều là tám con số thậm chí chín con số tiền tài.

Kevin - Tsujihara vẫn đều không thích Harvey - Weinstein, chuyện này từ [ người Hobbit ] đầu tư thượng là có thể thấy một hai, hắn nhíu mày nói,“Vấn đề là, mỗi năm vừa đến mùa này, Harvey - Weinstein bao giờ cũng là nhảy ra khiến người chán ghét, so ruồi bọ còn ghê tởm.”

Matthew buông xuống chén trà, gật gật đầu,“Ta cũng có này cảm giác.” Hắn đột nhiên tăng thêm ngữ khí,“Harvey - Weinstein có thể từ Hollywood biến mất liền hảo.”

“Không chỉ là ngươi.” Kevin - Tsujihara thâm thâm nhìn Matthew liếc nhìn,“Trong giới rất nhiều người đều là như vậy tưởng a.”

Matthew thử hỏi,“Nếu là có cơ hội mà nói, chúng ta đem Harvey - Weinstein đá ra Hollywood?”

Kevin - Tsujihara nở nụ cười,“Ta hi vọng loại này đại khoái nhân tâm cơ hội nhanh lên xuất hiện.”

[ Harvey - Weinstein TV trên tiết mục phun Warner, khởi tố Warner bồi thường 7500 vạn dollar, đều là [ người Hobbit ] phát hành trong lúc này chân thật phát sinh .]

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 997: Không Thấy Được Trả Giá

[ gõ chữ đồng thời, bắt đầu viết sách mới đại cương , ngày mai bắt đầu mỗi ngày một canh, sáng sớm 9 h đổi mới ! thỉnh mọi người nhiều nhiều thứ lỗi ! đề nghị mọi người đợi đến chừng mùng 10 tháng 8 hoàn bản thời điểm tích cóp cùng nhau xem, còn lại chương tiết cơ bản giải thích một chuyện. Mặt khác, nghĩ xong một hậu ký, đại khái bảo ta cùng Stallone không thể không nói cố sự.]

Mờ nhạt Thái Dương rơi xuống trên mặt biển, đem mặt biển nhiễm một mảnh đỏ bừng, một chiếc cự đại du thuyền tách ra màu đỏ nước biển, chậm rãi chạy vào Santa Monica du thuyền bến tàu, đẳng du thuyền đình ổn sau, một cao một thấp hai nam nhân, từ trên du thuyền mặt đi xuống dưới.

Hai người chính là Matthew cùng Kevin - Tsujihara.

“Chúng ta liền như vậy ước định .” Matthew vươn ra tay phải.

Kevin - Tsujihara ở trên tay hắn dùng lực nắm một chút,“Ta khẩn cấp muốn đập chết kia chỉ làm người ta đáng ghét ruồi bọ !”

Một chiếc Cadillac, một chiếc Benz trước sau chạy đến, làm lần này mời chủ nhân, Matthew trước đưa Kevin Tsujihara lên Cadillac, sau đó mới lên chính mình Benz thương vụ xe.

Vừa lên xe, còn chưa rời đi bến tàu khu, Matthew liền tiếp đến David - Ellison đánh tới điện thoại.

“Các ngươi đàm như thế nào?” David - Ellison ở trong điện thoại hỏi.

Matthew trả lời phi thường đơn giản,“Giống như dự tính như vậy thuận lợi.”

David - Ellison lại hỏi,“Ngươi nói cho hắn chúng ta kế hoạch?”

“Không có.”

Lái xe người là Braun - Williams, Matthew cũng không có nhiều như vậy cố kỵ, nói thẳng,“Tại xác định phát động phía trước, càng ít người biết càng tốt.”

Hắn cùng Kevin - Tsujihara ước định, là nhìn thấy có thể đả kích Harvey - Weinstein cơ hội khi, tận khả năng phát động đỉnh đầu tài nguyên chèn ép Harvey - Weinstein.

Hơn nữa Kevin - Tsujihara cũng hướng Matthew để lộ, Hollywood lục đại công ty trung khó chịu Harvey - Weinstein nhân có rất nhiều, nhưng lục đại công ty bản thân vừa hợp tác lại cạnh tranh, lẫn nhau rất ít trực tiếp xâu chuỗi cùng một chỗ, cũng không có nhằm vào Harvey - Weinstein liên hợp chèn ép qua.

Một tràn ngập cạnh tranh đại giới kinh doanh, cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện liền đứng chung một chỗ.

Nhưng Matthew tin tưởng, chỉ cần nhìn thấy đánh rắn giập đầu cơ hội xuất hiện, những người này không cần người khác nhắc nhở, liền sẽ một đám nhảy ra.

Đồng Kevin - Tsujihara đạt thành nhất trí sau, Matthew lại cùng Helen - Hermann cùng nhau thấy Elena - Boyar, giữa song phương có mười năm trên đây hợp tác, lẫn nhau cũng thành lập phi thường thâm hậu quan hệ.

Matthew cùng Helen - Hermann thích hợp hướng Elena - Boyar thoáng để lộ một điểm nội dung, đối với đại tin tức luôn luôn cảm thấy hứng thú Elena - Boyar lập tức tỏ vẻ muốn gia nhập trong đó, hôm nay nàng đã là tmz chấp hành phó tổng tài, đến lúc đó trong tay có thể vận dụng khá nhiều internet truyền thông tài nguyên.

Cùng lúc đó,[ người Hobbit: Ngoài ý muốn chi lữ ] tại Bắc Mĩ rạp chiếu phim vượt qua thứ hai cuối tuần, này bộ phim lấy 4520 vạn dollar cuối tuần kế tiếp box office, lực áp đồng kỳ phát hành mặt khác phim, liên tục Bắc Mĩ box office bảng xếp hạng quán quân, thêm phía trước ngày làm việc đạt được box office, Bắc Mĩ box office lũy kế cao tới 1 ức 6852 vạn dollar.

Bởi hải ngoại gia tăng càng nhiều chiếu phim địa khu, phim toàn cầu box office nhất cử phá tan 5 ức dollar đại quan.

Đại bạo box office, ý nghĩa như con số thiên văn thương nghiệp ích lợi, khiến cùng này bộ phim bỏ qua người càng thêm tức giận, Harvey - Weinstein đang vì kì hạ [ Silver Linings Playbook ] cùng [ Django Unchained ] làm Oscar tuyên truyền thời điểm, thủy chung không có quên ở trên truyền thông phun Matthew cùng Kevin - Tsujihara, cùng với bọn họ sau lưng công ty.

Này vừa là ích lợi mang đi ra khó chịu, cũng là tuyên truyền cần.

Harvey - Weinstein nộ hận Matthew cùng Warner Bros, hấp dẫn vô số người ánh mắt, nhân tiện tăng lên [ Silver Linings Playbook ] cùng [ Django Unchained ] đẳng xung áo phim chú ý độ cùng độ sáng tỏ.

Cọ nhiệt độ cùng chế tạo nhiệt điểm loại sự tình này, Harvey - Weinstein dùng cũng phi thường điêu luyện.

Mùa trao giải đang tại tiến hành, bất quá hiện tại đều là cơm tiền món điểm tâm ngọt, chân chính ** bữa ăn chính món chính phải chờ tới tân niên sau.

Bất quá, toàn bộ Los Angeles đều náo nhiệt lên, đặc biệt là phần đông nhân vật nổi tiếng ngôi sao cùng trù tính công ty cùng với điện ảnh học viện ở Beverly thị, do học viện hoặc là các loại công ty tổ chức hoạt động, thường xuyên lên sân.

Đặc biệt là điện ảnh học viện ở Wilshire trên đường cái, mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn thấy tây trang giày da giải trí trù tính hoặc là chuyên nghiệp quan hệ xã hội đi qua.

Lễ Giáng Sinh phía trước, diễn viên công hội tại Beverly Hills Hilton khách sạn cử hành tân niên chúc mừng party, mời phần đông Hollywood ngôi sao tham gia, bởi diễn viên công hội trung có đại lượng học viện thành viên, mỗi năm tân niên party cũng là tiềm tại Oscar hạt giống các tuyển thủ tích cực kéo phiếu thời điểm.

Matthew cũng tham gia này party, diễn viên trong hắn vẫn là nhận thức không ít người , cũng có thể thích hợp bang Michael - Fassbender kéo xuống phiếu.

Michael - Fassbender cùng James - McAvoy này đối hảo cơ hữu đương nhiên cũng đến.

“Hiệu quả thế nào?”

Đứng ở khách sạn yến hội thính góc hẻo lánh, James - McAvoy hỏi vừa trở về Matthew,“Có thể kéo đến mấy tấm phiếu?”

Matthew chậm rãi lắc đầu,“Rất khó nói, ngươi biết , ta ở trên Oscar không có lực ảnh hưởng.”

Vừa hắn cùng Nicolas Cage hàn huyên một hồi, Nicolas Cage cũng hứa hẹn sẽ đem trong tay phiếu ném cho Michael - Fassbender.

James - McAvoy còn nói thêm,“Ngẫm lại cũng không thể tin tưởng, lúc trước chúng ta ba tại Anh quốc quay chụp Band of Brothers khi, vẫn là muốn ngoan ngoãn trong nước bùn lăn lộn tiểu diễn viên, không nghĩ tới hiện tại đều thành danh , Michael còn muốn trùng kích Oscar ảnh đế.”

Michael - Fassbender lúc này cũng đi trở về, vừa lúc nghe được James - McAvoy nửa đoạn sau nói, lộ ra như cá mập tươi cười, cố ý nói đùa nói,“Phương diện khác, chúng ta một đời đều đừng nghĩ vượt qua Matthew , tổng muốn ở trên giải thưởng áp hắn một đầu.”

“Nói đúng !” James - McAvoy tán đồng,“Mặt khác phương diện chúng ta là không có khả năng vượt qua Matthew .”

Matthew không có tiếp hai người mà nói, ngược lại nói,“Muốn đoạt giải, tất yếu tăng mạnh quan hệ xã hội.”

Michael - Fassbender nhẹ nhàng gật đầu,“Cạnh tranh rất kịch liệt , hiện tại đoạt giải phí tổn từng năm gia tăng, thậm chí có điểm điên cuồng.”

James - McAvoy nhíu mày,“Không khác hảo biện pháp sao?”

Michael - Fassbender chỉ chỉ một đám người vòng quanh địa phương,“Trừ phi ngươi là Harvey - Weinstein.”

Trong đám người, mơ hồ có thể nhìn thấy Harvey - Weinstein mập mạp thân ảnh.

Matthew cũng nhìn về phía bên kia, Harvey - Weinstein bên cạnh đứng người là Anne - Hathaway cùng Bradley - Cooper, cũng là ngoại giới cho rằng đợt này Oscar tốt nhất nam chính tối hữu lực người cạnh tranh một trong.

Này trong đó trọng yếu nhất nguyên nhân là bọn họ sau lưng đứng người là Harvey - Weinstein.

Đối diện là chính mình còn chưa phát tích khi liền sóng vai chiến đấu hai vị hảo hữu, Matthew nói thẳng,“Harvey - Weinstein là Oscar không vòng qua được một đề tài, các ngươi cùng hắn bảo trì điểm cự ly.”

Chỉ cần thời cơ thích hợp, hắn bên này liền sẽ phát động, đến lúc đó cùng Harvey - Weinstein đi được gần nhân, khả năng đều sẽ chọc một thân tinh.

“Chúng ta cùng hắn không lai vãng.” James - McAvoy biết Matthew trong lời nói có chuyện, không có hỏi nhiều, ngược lại nói,“Yên tâm, ngươi là chúng ta tốt nhất bằng hữu, chúng ta làm sao có khả năng đứng ở của ngươi địch nhân bên kia?”

Michael - Fassbender tuy rằng không có mở miệng lời thật, nhưng cũng tầng tầng gật gật đầu.

Hôm nay, Hollywood trong giới ai chẳng biết Matthew cùng Harvey - Weinstein mâu thuẫn cực kỳ bén nhọn.

Matthew nhìn Harvey - Weinstein bên cạnh Ben Affleck, Matt - Damon, Meryl - Streep, Judy - Dench cùng với Jamie Foxx đẳng phần đông đại bài, phi thường hảo kì bọn họ phản ứng, này mấy Harvey - Weinstein hảo các bằng hữu, đến lúc đó còn sẽ giống như bây giờ chúng tinh phủng nguyệt sao?

“Nghe nói Harvey - Weinstein lại chuẩn bị một bộ gọi là [ August: Osage County ] phim, giúp Meryl - Streep trùng kích khóa sau Oscar tốt nhất nữ chính.”

Tuy rằng tuổi lớn không thiếu, nhưng James - McAvoy không thay đổi lúc tuổi trẻ bát quái bản sắc,“Không biết Meryl - Streep có phải hay không giống Judy - Dench như vậy ở trên người văn Harvey - Weinstein danh tự.”

Michael - Fassbender nhún nhún vai,“Xăm ở trên mông, cùng ** như vậy.”

Matthew cũng hiếu kì nhìn Judy - Dench liếc nhìn, nhớ tới mấy ngày hôm trước xem qua Harvey - Weinstein show thăm hỏi TV tiết mục.

Thực ra tại Harvey - Weinstein công kích hắn cùng Warner Bros phía trước, còn trọng điểm nói một sự kiện.

Tại thăm hỏi trung Harvey - Weinstein chi tiết miêu tả Judy - Dench biểu đạt lòng biết ơn cảnh tượng.

“Ngày đó nàng mời ta đi Tứ Quý phòng ăn (nhà hàng), nói muốn cho ta một kinh hỉ. Hơn nữa tỏ vẻ, ngươi là một có được hết thảy nam nhân, ta không biết như thế nào tài năng biểu đạt của ta lòng biết ơn.”

Dựa theo Harvey - Weinstein ở trong tiết mục thuyết pháp,“m phu nhân” Liền tại nhất chúng tân khách trước mặt, bao gồm Carly - Simon, Mike Nicholls, Norah - Ephron đẳng xã hội nhân vật nổi tiếng cùng mặt khác điện ảnh người làm, làm ra khiếp sợ tứ tòa sự tình: Nàng giải khai chính mình trên quần đai lưng, lộ ra chính mình cái mông, khiến mỗi người đều rõ ràng thấy kia mặt trên xăm “jd loves hw”.”

Phía trước, về Judy - Dench xăm hình đều là nghe đồn, cuối cùng cùng Hollywood tuyệt đại bộ phận nghe đồn như vậy, diễn biến thành sự thực.

Rất kinh người không phải sao? Oscar xung thưởng sau lưng, e che giấu càng nhiều càng kinh người gì đó.

Cũng không vòng lẩn quẩn trong ngoài đối với Meryl - Streep có các loại phỏng đoán, bởi vì nàng cùng Harvey - Weinstein ở giữa hợp tác, so Judy - Dench xâm nhập nhiều lắm.

Harvey - Weinstein là dạng người thế nào, ai đều rất rõ ràng, muốn cho hắn đầu nhập tài nguyên, không trả giá vài thứ, khả năng tính quá nhỏ .

Meryl - Streep này nữ diễn viên nhiều nhất Oscar đề danh kỉ lục sau lưng, cũng có ngoại nhân nhìn không tới trả giá a.

Liền tại Matthew miên man suy nghĩ thời điểm, Harvey - Weinstein ánh mắt cũng chuyển tới bên này.

Tại đây to lớn yến hội trong sảnh, tại đây hàng trăm trong đám người, Matthew đối với Harvey - Weinstein đến nói, phảng phất trong mưa đêm bên bờ biển hải đăng, là như vậy thôi xán cùng không thể bỏ qua.

Matthew cũng ngược lại nhìn về phía Harvey - Weinstein, cố ý đối Harvey - Weinstein gật gật đầu.

Harvey - Weinstein đối với hắn cười cười, cùng người bên cạnh thấp giọng nói hai câu, đi nhanh triều Matthew bên này đi tới.

[ không nhớ rõ là nào một năm , Harvey - Weinstein tại một thăm hỏi trung, chính miệng nói ra Judy - Dench sự.]

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 998: Ta Có Một Kế Hoạch

K@ Cám ơn đại lão Ryankai tặng phiếu ٩(^ᴗ^)۶

Từ yến hội thính phân tán trong đám người đi qua, Harvey - Weinstein một đường đi tới Matthew trước mặt, hấp dẫn không ít người ánh mắt ném về phía bên này.

Matthew thản nhiên đứng ở yến hội thính này ít người góc hẻo lánh, vừa không có né tránh, cũng không có mặt khác tỏ vẻ, tiếp tục cùng Michael - Fassbender cùng James - McAvoy trò chuyện, một bộ thoải mái mà lại thích ý bộ dáng.

“Harvey - Weinstein lại đây .” James - McAvoy nhỏ giọng nói.

“Không quan hệ.” Matthew nhàn nhạt nói,“Hắn đến liền khiến hắn đến đi.”

Michael - Fassbender nhìn bên kia liếc nhìn, nói,“Xem xem gã này muốn làm cái gì.”

Cũng chính là hắn lời nói vừa dứt thời điểm, Harvey - Weinstein nhanh hơn cước bộ, đi tới Matthew ở này ba người vòng nhỏ.

Harvey - Weinstein vô luận thanh âm, vẫn là vẻ mặt, đều là nhất quán bộ dáng, ồm ồm nói,“Buổi tối hảo, Matthew.”

Matthew đối với hắn gật gật đầu, bình tĩnh nói,“Buổi tối hảo, Harvey.”

Đây chính là Hollywood, song phương hận không thể bóp chết đối phương, ở mặt ngoài vẫn là một bộ ngươi hảo ta hảo mọi người hảo, bởi vì yến hội trong sảnh không chỉ có diễn viên cùng người sản xuất đẳng Hollywood người trong giới, còn có không thiếu đáp ứng lời mời mà đến nổi danh truyền thông hành nghề giả.

“Ngươi gần nhất vận khí không sai.” Harvey - Weinstein mà nói phảng phất là lão bằng hữu tại chúc mừng, nhưng ngữ khí như thế nào nghe đều không được tự nhiên,“Liên tiếp vài bộ phim đại bán, còn có kim bài người sản xuất tên tuổi.”

Nghe được này mang theo quái thanh quái khí mà nói, James - McAvoy nhịn không được nói,“Matthew đầu tư ánh mắt so ngươi hảo nhiều.”

Harvey - Weinstein ngược lại nhìn về phía James - McAvoy, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén.

Nhưng James - McAvoy chưa từng có cùng hắn hợp tác qua, hoàn toàn liền không để ý, nhún vai,“Ánh mắt giết không chết nhân.”

Michael - Fassbender lúc này cũng nói tiếp nói,“Hâm mộ ghen tị mà nói, ai đều sẽ nói, đáng tiếc không mấy người có thể làm đến Matthew như vậy.”

Harvey - Weinstein nhìn James - McAvoy cùng Michael - Fassbender, chậm rãi gật gật đầu,“James - McAvoy cùng Michael - Fassbender, ta nhận thức các ngươi.”

James - McAvoy hoàn toàn liền không để ý,“Hollywood nhận thức chúng ta nhân rất nhiều.”

Michael - Fassbender cũng chỉ là đang cười, hai người cùng Matthew liếc nhìn, đều là từ đáy chót tầng bò lên diễn viên, này thành danh trên đường, kinh lịch qua bao nhiêu tranh đấu gay gắt?

Matthew nhìn Harvey - Weinstein,“Harvey, ngươi lại đây là chuyên môn chúc mừng ta sao?” Hắn da mặt không phải bình thường dày,“Ta thu đến .”

Harvey - Weinstein ánh mắt từ Michael - Fassbender cùng James - McAvoy bên kia lại quay lại đến Matthew trên người, người nọ hay không là có tật xấu? Ta lại đây là cấp ngươi chúc mừng ? Ngươi có thần kinh bệnh đi? Chúng ta là địch nhân hảo không hảo !

Vì đem lệch mất tiết tấu kéo trở về, Harvey - Weinstein lớn tiếng nói,“Matthew, ta lại đây là tưởng nhắc nhở ngươi một sự kiện, một người không có khả năng vĩnh viễn đi thật xa !”

“Phải không?” Matthew tâm tính đặc biệt hảo, thuận miệng nói,“Nhưng ta này bị nữ thần may mắn chúc phúc qua nhân không ở ngươi nói trong phạm vi a.”

Harvey - Weinstein nhìn chằm chằm Matthew, lão tử là lại đây với ngươi tuyên chiến ! ngươi có thể hay không chăm chú một điểm? Này thuận miệng nói lung tung ngữ khí, nơi nào có nửa điểm Hollywood đại lão khí thế?

Matthew thanh âm không cao, ngữ khí lại đặc biệt thoải mái,“Harvey, của ngươi chúc mừng ta thu đến , cứ như vậy đi, ngươi có thể đi.”

“Hảo ! ngươi rất tốt !” Harvey - Weinstein gật gật đầu, cứ việc phi thường sinh khí, lại không có choáng váng đầu óc, biết chính mình hiện tại lấy Matthew không có bất cứ biện pháp, lập tức ngược lại nhìn về phía Michael - Fassbender,“Ngươi lấy không được Oscar !”

Nếu là người khác nói lời này, hoàn toàn có thể cười chi, nhưng Harvey - Weinstein nói ra về Oscar mà nói, lại không thể không coi trọng.

Michael - Fassbender phảng phất một điểm đều không để ý,“Không quan hệ, ta so ngươi tuổi trẻ nhiều.”

James - McAvoy cũng linh cảm bùng nổ,“Đừng thao nhiều như vậy tâm , ngươi nhịn không qua chúng ta.”

Harvey - Weinstein câu nói kế tiếp nháy mắt bị đổ ở trong cổ họng, bởi vì hắn biết này hai người nói là sự thật a, ngao thời gian mà nói, hắn lấy cái gì đến cùng trước mặt này ba người so?

Nhịn xuống muốn đi sờ trên đầu bạch phát xúc động, Harvey - Weinstein bỗng nhiên minh bạch một đạo lý, thời gian không đợi ta a !

Thời gian, cũng là hắn địch nhân !

Đợi lại qua trước năm sáu năm, Matthew - Horner thế lực chỉ sợ sẽ càng lớn, hơn nữa hơn ba mươi tuổi năm chính là vừa có kinh nghiệm, lại có tinh lực tuổi đoạn, đến lúc đó chính mình đều già đi, càng khó ra trong lòng đè nặng ác khí.

Chỉ cần nhìn thấy Insidious cùng Conjuring, còn có cái gì khủng bố vũ trụ danh tự, hắn liền tức giận đến gan đau.

Nếu không có Matthew - Horner, này series nên là hắn vật trong bàn tay a !

Xem xem Conjuring hiện tại box office, cũng có thể tính toán ra phim lợi nhuận, như vậy một bộ phim lợi nhuận, trên đỉnh Weinstein ảnh nghiệp vận tác tam giới Oscar.

Đợi chính mình già đi, liền ban không trở lại .

Giờ khắc này, Harvey - Weinstein đột nhiên phát hiện, Matthew - Horner thực ra cái gì cũng không cần làm, chỉ là ngao thời gian liền có thể dễ dàng chiến thắng hắn.

Không thể lại đợi đi xuống , là thời điểm cấp người này một kích trí mệnh !

Nghĩ đến đây, Harvey - Weinstein dĩ nhiên hạ quyết tâm, liền tại này mùa trao giải giải quyết Matthew - Horner, trong lúc này chỉ cần thao tác thích đáng, dẫn phát tin tức hiệu ứng, còn có thể hiệp trợ hắn xung áo.

Nhưng như vậy xám xịt đi mất, không phải Harvey - Weinstein phong cách, hắn nhìn Michael - Fassbender nói,“Ngươi lấy không được Oscar, ta lấy Harvey - Weinstein tên này cam đoan, ngươi lấy không được Oscar !”

Michael - Fassbender trên mặt là như cá mập cười, vừa định mở miệng phản kích, Matthew đột nhiên tiếp nhận nói,“Harvey !”

Mặc kệ là Michael - Fassbender, vẫn là James - McAvoy, này hai vị bằng hữu từ đầu tới cuối đều đứng ở chính mình này một bên, một chút không có dao động qua.

“Ta cũng có thể cam đoan một điểm.” Matthew chỉ chỉ Anne - Hathaway cùng Bradley - Cooper bên kia, phi thường bình tĩnh nói,“Bọn họ lấy không được đợt này Oscar, còn có ngươi kia hai bộ trọng điểm xung áo phim.”

Nghe nói như thế, Harvey - Weinstein trên mặt lại lộ ra vài phần khinh thường,“Ngươi có thể làm đến sao?” Oscar là hắn Harvey - Weinstein địa bàn hảo không hảo? Ai đưa cho ngươi tự tin nói lời này? Hắn trong thanh âm đều mang theo khinh thường,“Nhân muốn có tự mình hiểu lấy.”

Matthew đột nhiên nở nụ cười,“Lời này ta tán đồng.” Hắn dị thường trực tiếp nói,“Harvey, ta có hơn ba mươi ức dollar thân gia ! ta đầu tư điện ảnh không một thất bại ! ta phòng công tác tùy tiện một bộ điện ảnh lợi nhuận đỉnh ngươi toàn bộ Weinstein ảnh nghiệp vài năm thu nhập !”

Harvey - Weinstein sắc mặt rất khó coi, trong lúc nhất thời lại vô lực phản bác.

“Ngươi xem, ta rất có tự mình hiểu lấy đi?” Matthew lười lại cùng hắn lời vô nghĩa, nghĩ đến Amber - Heard gần nhất truyền lại tin tức, cố ý nói,“Harvey, ngươi lấy cái gì theo ta so?”

Không đợi Harvey - Weinstein mở miệng, hắn còn nói thêm,“A, đúng, ngươi so ta sống được thời gian trưởng, so với ta ăn cơm nhiều, nước uống nhiều, thịt trên người cũng so với ta nhiều.”

Harvey - Weinstein đều công khai ở trên TV hận hắn , Matthew cũng không nghĩ tới lại cùng Harvey - Weinstein khách khí.

Lại nói, Amber - Heard nói Harvey - Weinstein gần nhất đã đợi được không kiên nhẫn , kia liền kích thích hắn một chút, khiến hắn có càng nhiều động tác hảo.

Harvey - Weinstein gương mặt béo kia rốt cuộc âm trầm xuống dưới,“Matthew......”

“Đi thôi !”

Hắn lời còn không có nói xong, Matthew liền trực tiếp đánh gãy , khoát tay xua đuổi nói,“Đi thôi, Harvey, nơi này không ai thích ngươi.”

Bốn phía đều im ắng , đây là yến hội thính góc, nguyên bản chỉ có Matthew, Michael - Fassbender cùng James - McAvoy ba người, đến Harvey - Weinstein sau, cũng bất quá chính là bốn người mà thôi.

Yến hội trong sảnh thực ra có không ít người đều tại chú ý bên này, chung quy Harvey - Weinstein trước đó không lâu vừa ở trên TV phun qua Matthew, rất nhiều người đều hi vọng này hai người có thể trực tiếp cãi nhau, như vậy mới có trò hay khả xem.

Song bên kia nói chuyện thanh âm rất thấp, thần thái nhìn qua cũng rất bình thường, đặc biệt cái kia Michael - Fassbender, trên mặt thủy chung đều treo như cá mập tươi cười.

Rốt cuộc, bọn họ nhìn thấy Harvey - Weinstein thay đổi sắc mặt, mang theo nộ khí từ góc hẻo lánh đi ra, không có lại tại yến hội thính dừng lại, ngược lại trực tiếp ly khai.

“Người này rất ghê tởm .”

James - McAvoy nhìn Harvey - Weinstein rời đi bóng dáng, nhíu mày nói,“Hắn thật nghĩ đến chính mình có thể thống trị Oscar?”

Michael - Fassbender lại nói,“Không cần xem nhẹ hắn ở trên Oscar lực ảnh hưởng.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, nói,“Muốn khiến một người 100% đoạt giải, Harvey - Weinstein khẳng định không thể làm đến, nhưng phá hư một người xung thưởng, với hắn mà nói không phải rất khó.”

“Chúng ta liền nhìn hắn làm Michael?” James - McAvoy hỏi.

Michael - Fassbender nhắc nhở nói,“James, ngươi dùng sai từ !”

Matthew thì tại suy xét, phát động thời cơ có phải hay không sắp đến?

James - McAvoy còn nói thêm,“Người này trực tiếp uy hiếp chúng ta ba, hắn là chúng ta địch nhân đi?”

“Vâng !” Michael - Fassbender không có một điểm do dự.

Matthew tầng tầng gật đầu,“Ta cùng hắn mâu thuẫn, sớm liền không thể điều hòa .”

James - McAvoy vỗ tay, hạ giọng, nói,“Còn nhớ rõ chúng ta vừa nhận thức thời điểm phát sinh sự sao? Matthew, Michael, khiến chúng ta lại kề vai chiến đấu đi !”

Michael - Fassbender vẫn là không có do dự,“Hảo !”

Đối phương đều lên tiếng muốn làm hắn...... Không, là muốn đảo lộn hắn xung áo kế hoạch, hắn còn muốn chịu đựng sao? Đừng đùa.

Matthew thanh âm ép tới càng thấp,“Thực ra ta có một kế hoạch.”

“Có phải hay không cần tinh dầu?” James - McAvoy chớp mắt vài cái,“Nói đi, Matthew, muốn bao nhiêu, ta đi mua !”

Lời này vừa ra, Matthew ba người đồng thời đều nở nụ cười.

Bên kia, Harvey - Weinstein ra Hilton khách sạn, lên xe sau liền liên hệ Amber - Heard.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 999: Chinh Đồ Là Tinh Thần Đại Hải

Tư nhân hội sở một gian ánh đèn sáng tỏ phòng nghỉ trung, Amber - Heard ngồi ở một chiếc tiểu bàn tròn bên cạnh, chăm chú nghe Harvey - Weinstein mỗi một câu, vị này Hollywood số một phim độc lập đại lão, rõ ràng đã đợi không kịp , yêu cầu nàng tại hạ một khóa Oscar đề danh công bố phía trước, làm đến có thể khiến Matthew - Horner ngã thật đau, thậm chí bò không nổi gì đó.

Harvey - Weinstein mắt nhìn đối diện Amber - Heard, này nữ diễn viên hôm nay xuyên một thân màu trắng nữ sĩ hợp thân tây trang, tây trang trên cổ áo còn đeo một viên cực kỳ tinh xảo ngực châm, khiến nàng cả người thoạt nhìn vừa xinh đẹp lại thời trang.

Nếu nữ nhân này không phải có càng lớn tác dụng, đối với hắn xử lý Matthew - Horner rất quan trọng, hắn sớm liền cường lên.

Ánh mắt từ Amber - Heard trên mặt đảo qua, Harvey - Weinstein trong lòng thở dài, thật sự là tiện nghi Matthew - Horner tên khốn kiếp này .

“Ngươi nghe hiểu chưa?” Harvey - Weinstein hỏi.

“Này, này có điểm nghiêm trọng đi.”

Amber - Heard cảm giác chính mình kỹ xảo biểu diễn đều tại cùng Harvey - Weinstein tiếp xúc trung rèn luyện đi ra ,“Làm chứng giả, một khi bị phát hiện mà nói......”

Harvey - Weinstein khinh thường nói,“Có ta ở đây, không cần sợ !”

Amber - Heard gắt gao mím miệng, không nói một câu.

Đây chính là chênh lệch a, ngươi nói khiến ta đi làm, ta liền muốn đi làm? Xem xem Matthew bên kia làm như thế nào đi,[ Fifty Shades of Grey ] ba bộ khúc nữ chính hợp đồng đã cùng nàng bí mật ký , đệ nhất bộ thù lao liền cao tới ba trăm vạn dollar, mặt sau hai bộ còn sẽ coi box office tình huống mà trục cấp gia tăng.

Trái lại Harvey - Weinstein bên này, cấp đều là những gì? Nói ơn huệ nhỏ đều tính khoa trương, tẫn khai chút ngân phiếu khống.

Nếu không có Matthew bên kia so sánh, Harvey - Weinstein ngân phiếu khống đối với nàng như vậy tiểu diễn viên cũng có thể nói phi thường có lực hấp dẫn.

Vấn đề là, Matthew điều kiện không phải nói đi ra , mà là đã làm đến .

Huống hồ, kia vài trò chơi nàng còn tưởng tiếp tục đâu, nô bộc như thế nào có thể vi phạm chủ nhân ý nguyện? Đổi thành cùng Harvey - Weinstein ngoạn cùng loại trò chơi?

Amber - Heard ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ.

“Phiêu lưu quá lớn.” Amber - Heard thoáng đung đưa thân thể, khiến trên cổ áo ngực châm có thể đạt được càng tốt góc độ,“Này cùng phía trước làm kia vài tính chất hoàn toàn không giống nhau a !”

Harvey - Weinstein lại cười,“Heard tiểu thư, ngươi phía trước làm kia vài tính chất không nghiêm trọng?” Hắn thanh âm trở nên nghiêm túc lên,“Câu dẫn Matthew - Horner người như vậy hít thuốc phiện, nếu Matthew - Horner phát hiện tình hình thực tế, hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Lấy hắn năng lực, đem ngươi đưa vào ngục giam rất nhẹ nhàng.”

Amber - Heard lập tức có điểm hoảng,“Nhưng là...... Nhưng là......”

Harvey - Weinstein hai tay ôm ngực, tăng mạnh ngữ khí,“Nếu Matthew - Horner không có năng lực lại truy cứu đâu? Khiến hắn rơi vào vòng xoáy, thân bại danh liệt, thậm chí khiến hắn đi ngục giam !”

Nghe nói như thế, Amber - Heard nháy mắt ngậm miệng, lộ ra một bộ tự hỏi biểu tình.

Harvey - Weinstein chuẩn bị không chỉ là bổng tử, còn có một khỏa mứt táo, khẩu khí dần dần thả chậm, nói,“Ta đang tại chuẩn bị một bộ gọi là [ August: Osage County ] phim, bên trong có nhân vật phi thường thích hợp ngươi.”

Một lần này, hắn không chuẩn bị khai ngân phiếu khống, mà là muốn tại mấu chốt thời khắc, cấp Amber - Heard một điểm ngon ngọt nếm thử,“Bên trong có phân lượng trọng yếu phi thường nữ phụ, ta đã cho ngươi chuẩn bị tốt .”

Amber - Heard trong lòng khinh thường, một nữ phụ? Như vậy cũng tốt ý tứ cầm ra tay? Xem xem Matthew bút tích, toàn cầu lượng bán gần ức sách tiểu thuyết cải biên điện ảnh nữ chính !

Vẫn là ba bộ khúc !

Harvey - Weinstein tiếp tục tung ra chính mình táo ngọt,“Này bộ phim hai vị nữ chính là Meryl - Streep cùng Julia - Roberts, ngươi có thể cùng cao nhất nữ diễn viên đáp hí, chỉ cần ngươi biểu hiện hảo, sang năm Oscar, ta sẽ vì ngươi trình báo tốt nhất nữ phụ.”

“Thật?” Amber - Heard nháy mắt chất ra trong kinh hỉ lại có chứa hoài nghi thần tình,“Đây là thật sao?”

Harvey - Weinstein chậm rãi gật đầu,“Chỉ cần ngươi có thể lấy đến ta muốn gì đó, chúng ta lập tức ký kết diễn viên hợp đồng !”

Amber - Heard nắm chặt quyền đầu, tựa hồ tại châm chước lợi hại, cuối cùng chậm rãi buông tay ra, cắn răng nói,“Nhớ rõ lời ngươi từng nói, chuyện này ta làm !”

“Rất thông minh quyết định !” Harvey - Weinstein đứng lên.

“Ngươi chừng nào thì muốn?” Amber - Heard phảng phất hạ quyết tâm,“Ta cần thời gian.”

Harvey - Weinstein hơi chút tự hỏi, nói,“Tân niên sau, Oscar phía trước, ta muốn vi [ August: Osage County ] tổ chức một được duyệt tin tức tuyên bố hội, nếu thả ra điểm kinh người tin tức, cũng có lợi cho này bộ phim tuyên truyền.”

Amber - Heard cố ý tự hỏi một đoạn thời gian, lúc này mới nói,“Ta hẳn là có thể làm đến.”

Harvey - Weinstein hài lòng gật gật đầu, lại thấp giọng cùng Amber - Heard nói một hồi, lúc này mới phóng nàng rời đi.

Nhìn Amber - Heard đẩy cửa rời đi, Harvey - Weinstein nở nụ cười, chính mình quả nhiên là một tràn ngập kiên nhẫn thợ săn, vì đối phó trong giới cao nhất ngôi sao, tiêu phí mấy năm thời gian đến bố cục.

Hiện tại, rốt cuộc muốn đến thu hoạch lúc.

Còn có, nếu có thể nhân cơ hội thu mua Matthew - Horner phòng công tác mà nói......

Không nói khác,[ Hunger Games ] cùng khủng bố vũ trụ hai series ích lợi, liền có thể khiến hắn trở thành Hollywood cao nhất phú hào trung một thành viên.

Rời đi kia gia tư nhân hội sở không lâu, Amber - Heard cấp Matthew gọi điện thoại, Matthew tự hỏi sau, khiến nàng ngày hôm sau trực tiếp đi Horner trang viên tìm hắn, hắn đang tại Warner xưởng sản xuất nội cùng Christopher - Nolan cùng nhau tham quan dựng trung studio, thuận tiện trò chuyện về Interstellar một vài sự, hôm nay không rút ra thời gian.

Đi ở nơi nơi đều là đạo cụ trong studio, Christopher - Nolan vừa mang Matthew tham quan một ít dựng ra thực cảnh, vừa nói,“Ta hiện tại đang theo Kip - Thorne lên lớp, Thorne hướng ta chi tiết giải thích qua hắc động như thế nào gấp khúc tia sáng cùng thời không.”

Khi nói chuyện, hắn dừng ở một ít tạo hình kỳ lạ thủy tinh ô vuông trước mặt, lại đối Matthew nói,“Này mấy sẽ dùng đến dựng trùng động không gian nhiều chiều.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem phi thường nghiêm túc, đối với tương đối thâm ảo thiên thể khoa học, hắn không biết gì cả, nhưng liên hệ bối cảnh tiến hành biểu diễn, lại là diễn viên cơ bản tố chất.

Tương lai, hắn muốn ở này đó dựng ra thực cảnh phía trước biểu diễn.

Tại hợp tác qua thương nghiệp đạo diễn trung, Christopher - Nolan đối với biểu diễn yêu cầu không thể nghi ngờ là tối cao .

Christopher - Nolan tiếp tục nói,“Chỉnh bộ phim là cơ cấu tại Thorne lý luận tri thức trên trụ cột .” Hắn tựa hồ rất bội phục vị kia khoa học gia,“Thorne là thực không sai nhân, khó được nhất một điểm là hắn cũng không lập tức trả lời chính mình đưa ra vấn đề, mà là trở về tra luận văn, cùng các khoa học gia thảo luận, sau đó làm một loạt giải toán, cuối cùng mới đem kết quả nói cho chính mình.”

Matthew đối Kip - Thorne lý giải hữu hạn, chỉ là gật đầu phụ họa,“Rất có nghiên cứu tinh thần nhân.”

Nhân loại trước mắt còn hạn chế ở địa cầu chung quanh, xa nhất cước bộ cũng chỉ đặt chân qua mặt trăng, này mấy lý luận rốt cuộc là đúng hay sai, ai cũng không thể cam đoan, càng nhiều đều là thành lập tại suy đoán trên trụ cột, có lẽ có một ngày đương nhân loại có thể đặt chân càng xa tinh hệ thời điểm, hiện nay trùng động lý luận sẽ bị toàn bộ phủ định cũng nói không chừng.

Christopher - Nolan cùng Matthew từng có hợp tác, đối Matthew có nhất định lý giải, biết Matthew văn hóa trình độ hữu hạn, vì tương lai quay chụp suy xét, hắn riêng kết hợp studio trung đạo cụ cùng đáp cảnh, hướng Matthew nói rất nhiều phim giải thích lý luận khoa học tri thức.

Phim kịch tình thiết lập tại không lâu tương lai, nhân khẩu bạo trướng, hoàn cảnh chuyển biến xấu, mọi người đang tìm ngoài không gian cư trụ , vấn đề là chẳng sợ mượn dùng phi thuyền, cho dù là tới gần nhất tinh cầu cũng muốn vài thập niên.

Sớm ở 1983 năm, Carl - Sagan viết [ siêu thời không tiếp xúc ] khi liền hi vọng có thể giải quyết vấn đề này, Thorne lúc ấy đề nghị mượn dùng trùng động.

Trùng động là Cao Duy thời không trung một loại giả tưởng đường hầm, có thể giúp mọi người ở trong khoảng thời gian ngắn tới thập phần xa xôi địa phương, Christopher - Nolan tại Interstellar trong kịch bản tự nhiên mượn trùng động lý luận.

Dùng Nolan lời đến nói, đương Thorne hướng hắn giải thích này một lý luận khi, đặt ở trước mặt hắn nhất vấn đề lớn chính là: Như thế nào tại trên màn ảnh biểu hiện trùng động?

Trước mắt trên vật lý học cho rằng trùng động không chỗ không ở, nhưng tồn tại thời gian cực kỳ đoản, không thể thỏa mãn nhân loại xuyên việt trùng động nhu cầu, nhưng căn cứ kịch tình thiết kế, phim trung trùng động là “Bọn họ” Sáng tạo,“Bọn họ” Là Cao Duy sinh vật, có thể lý giải Cao Duy thời không, do đó có thể tùy tiện sáng tạo ra thỏa mãn nhân loại xuyên việt nhu cầu trùng động.

Theo sau, Christopher - Nolan lại kết hợp đạo cụ hướng Matthew giải thích Thorne thôi diễn ba loại trùng động.

Bởi tri thức thiếu thốn, dù cho Nolan nói thực chi tiết, cũng tận lực thông tục hóa, Matthew đi ra studio, cùng Nolan đi đạo diễn văn phòng thời điểm, vẫn là vân sơn vụ nhiễu làm không rõ ràng.

Giống trùng động, Cao Duy không gian cùng 5D không gian đẳng lý luận, Matthew cũng chỉ biết cái gọi là da lông.

May mà hắn là diễn viên, không phải đạo diễn, bằng không đầu nhất định muốn tạc nứt không thể.

Mãi cho đến buổi tối, Matthew mới kết thúc cùng Christopher - Nolan thảo luận, cưỡi Benz thương vụ xe rời đi Warner xưởng sản xuất, ngồi ở trên xe, xuyên thấu qua cửa sổ mái ngưỡng vọng thiên không, nói thầm một câu trong kịch bản nam chính mà nói.

“Chúng ta từng ngưỡng vọng tinh không, suy tư chúng ta tại tinh thần trung vị trí; Hiện nay chúng ta chỉ biết buông xuống đầu, sầu lo bão cát trung thân hình.”

Tiếp, hắn thở dài, trung nhị khí tức mười phần lầm bầm lầu bầu,“Phi tường đi, thiếu niên ! chúng ta chinh đồ là tinh thần đại hải !”

Trở lại Horner trang viên, Margot Robbie đã chuẩn bị tốt bữa tối, Matthew nghĩ đến Amber - Heard, ăn cơm thời điểm, riêng cùng Margot Robbie đại khái nói lên kế hoạch sự.

“Ta minh bạch.” Lấy Margot Robbie tính cách, tự nhiên hứng trí mười phần,“Ta sẽ phối hợp ngươi.”

Matthew nhẹ nhàng gật đầu, đợi ngày mai Amber - Heard lại đây sau, rất nhiều chuyện đều có thể xác định, có vài lời đặt ở điện thoại trung nói xong lại không có phương tiện.

Ngày hôm sau buổi sáng chín giờ, Amber - Heard đúng hạn đi tới Horner trang viên.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 1000: Hoàn Toàn Thay Đổi

Trang viên trong phòng khách, Matthew nghe qua Amber - Heard miêu tả, lại nhìn mini màn ảnh chụp lén đến hình ảnh, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói,“Amber, ngươi làm thực hảo.”

Cùng ngày hôm qua đối mặt Harvey - Weinstein bất đồng, Amber - Heard lập tức vui vẻ nở nụ cười,“Matthew, có thể đến giúp ngươi liền hảo.”

Matthew đối với nàng cười cười, không có lại nói, chăm chú tự hỏi lên.

Amber - Heard cùng Matthew ở chung thời gian cũng coi như rất dài , biết hắn đang tự hỏi vấn đề, lập tức một câu cũng không có nói.

Phòng nghỉ môn bị người gõ vang, Matthew nói “Thỉnh” Sau, Margot Robbie bưng một khay đi đến, trước đem một ly cà phê đặt ở Amber - Heard trước mặt trên bàn trà, tiếp lại đem một ly cà phê đặt ở Matthew bên cạnh.

“Có chuyện bảo ta.” Nàng nói khẽ với Matthew nói.

Matthew đối với nàng gật gật đầu, lại vẫn không nói gì, Margot Robbie lập tức ly khai nơi này, đi bên cạnh phòng.

“Amber.” Matthew chậm rãi mở miệng,“Ngươi nguyện ý giúp ta sao? Khả năng sẽ mang đến một ít phiền toái.”

Hắn sự trước thuyết minh,“Sự hậu ngươi sẽ thừa nhận chỉ trích.”

Nghe được Matthew trước đem hậu quả nói ra, Amber - Heard trong lòng liền cảm giác thoải mái.

Matthew còn nói thêm,“Ngươi không muốn mà nói......”

“Không !” Amber - Heard đánh gãy Matthew mà nói,“Ta nguyện ý đi làm ! ta tin tưởng ngươi !”

Nàng tin tưởng Matthew sẽ không khiến nàng đi làm quá phận sự tình.

Matthew đối với nàng khẽ gật đầu,“Sự tình rất đơn giản, hiện tại chỉ là một thiết tưởng, ta kế hoạch hoàn thành sau, lại thông tri ngươi.”

Amber - Heard tưởng cũng không có tưởng, liền nói,“Hảo, không thành vấn đề ! Matthew, ta chờ ngươi điện thoại.”

Matthew nâng chung trà lên uống một ngụm, hơi mang chua xót nước trà, khiến hắn suy nghĩ trở nên càng thêm rõ ràng, Harvey - Weinstein chẳng những muốn đối phó hắn, còn muốn lợi dụng hắn tuyên truyền Weinstein công ty tân phim, kia hắn nên như thế nào ứng đối?

Tốt nhất biện pháp chính là đem Harvey - Weinstein trực tiếp ấn trở về, cái kia Do Thái đại mập mạp không phải tưởng gây chuyện, liền tại hắn gây chuyện thời điểm, hung hăng rút về đi hảo.

Matthew vẫn duy trì đầy đủ lãnh tĩnh, hắn bên này sớm làm tốt chuẩn bị công tác, vẫn chờ đợi cơ hội, hiện tại Harvey - Weinstein chủ động đem cơ hội đưa lên cửa !

Như vậy hảo cơ hội như thế nào có thể bỏ qua đâu?

Tự hỏi một hồi, Matthew đã có đại khái kế hoạch, bất quá muốn triệu tập toàn bộ tiểu tổ thương nghị một chút, đặc biệt là Helen - Hermann cùng Amanda.

Loại sự tình này, nhiều năng lực cường đại nhân, liền sẽ nhiều một phần cự đại lực lượng.

Matthew buông xuống chén trà, lại cùng Amber - Heard nói rất nhiều, có vài lời tất yếu phải trước đó công đạo hảo.

“Hảo, liền này mấy.” Matthew đứng lên,“Amber, hậu tục có chuyện mà nói, ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại, tân niên phía trước, ta sẽ tìm thời gian chuyên môn với ngươi nói chuyện cụ thể làm như thế nào.”

Amber - Heard gật gật đầu, cũng đứng lên,“Matthew, ta đều nghe ngươi.”

Matthew cười cười, mắt nhìn đồng hồ, nói,“Ngươi lái xe tới được? Muốn hay không ta khiến tài xế đưa ngươi.”

Đối diện Amber - Heard lại không có động, chỉ là nhìn Matthew bên này, phảng phất có lời muốn nói như vậy.

“Làm sao?” Matthew có điểm kỳ quái,“Còn có việc sao?”

Amber - Heard tiến lên đi một bước, hai tay dùng lực giảo cùng một chỗ, giống như là bị xích sắt buộc lại như vậy, một đôi mắt thẳng ngốc ngốc nhìn chằm chằm Matthew, trong đó mang theo nói không nên lời khác thường.

Matthew đại khái đoán được điểm cái gì, nhưng không đợi hắn mở miệng, Amber - Heard liền lớn tiếng nói,“Master......”

Giống như là qua lại ngoạn nào đó trò chơi như vậy, Amber - Heard phù phù một tiếng quỳ tại Matthew trước mặt, thò tay ôm lấy hắn chân, cơ hồ là hô lên đến,“Master, ngươi thật lâu không có huấn luyện ta !”

Này huấn luyện là ý gì, hai người không cần nói rõ đều biết.

Amber - Heard dùng lực ôm lấy Matthew chân,“Master, ngươi đều ba tháng không có huấn luyện ta a, ta......” Nàng cắn răng nói,“Ta muốn hoàn thành huấn luyện chương trình học.”

Matthew thò tay đem Amber - Heard từ mặt đất kéo lên,“Này mấy về sau lại nói, chúng ta trước hoàn thành kế hoạch.”

Amber - Heard nhìn Matthew liếc nhìn, tầng tầng gật gật đầu,“Hảo.” Nhưng nàng tiếp còn nói thêm,“Ta tưởng niệm phòng chơi roi.”

Nói xong, nàng quay người cầm lấy ví, ly khai phòng khách, Matthew làm trang viên chủ nhân, đem nàng vẫn đưa đến biệt thự cửa.

Một cái khác gian phòng bên trong, Margot Robbie đứng ở trước cửa sổ, nhìn thấy một chiếc ô tô chạy ra trang viên đại môn, chậm rãi kéo lên bức màn, vừa Amber - Heard tiếng hô phi thường lớn, nàng bao nhiêu nghe được một ít, đặc biệt là câu kia “Master”.

Matthew rốt cuộc đối Amber - Heard làm cái gì? Đem hảo hảo một nữ nhân làm thành như vậy.

“Master......”

Margot Robbie không khỏi lắc đầu,“Nữ nhân này tại Matthew trước mặt, giống như đều đánh mất bản thân .”

Loại tình huống này nàng có thể lý giải, chung quy Matthew phía trước sinh hoạt cá nhân có bao nhiêu hoang đường, Hollywood mọi người đều biết.

Nhưng nàng vẫn là có điểm khó tiếp thụ.

Này rõ ràng ngoạn phải có điểm quá mức, Amber - Heard giống như đối kia vài kỳ quái trò chơi sinh ra tâm lý ỷ lại.

Margot Robbie thở dài,“Ai...... Loại sự tình này nên xử lý như thế nào?”

Đối mặt loại tình huống này, nàng chỉ cảm thấy đau đầu.

Cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, Margot Robbie quay đầu nhìn thoáng qua, vào người là Matthew.

“Mary.” Matthew nói thẳng,“Ta vừa cùng vài vị bằng hữu liên hệ qua, một hồi có rất nhiều nhân tới cửa làm khách.”

Margot Robbie nhẹ nhàng gật đầu,“Ân, ta này liền đi làm điểm chuẩn bị.”

Tuy rằng Matthew không có nói rõ, nhưng nàng rất rõ ràng, đây là muốn thương nghị như thế nào đối phó Harvey - Weinstein .

Nàng hoàn toàn liền không nghĩ đến, Matthew thế nhưng có như vậy hảo kiên nhẫn, sớm liền tại mưu đồ gạt Harvey - Weinstein, giống như lập tức liền muốn đến chân chính phát động công kích giai đoạn .

Nghĩ đến Harvey - Weinstein ở trên TV nhằm vào Matthew những lời này, Margot Robbie đối với này phi thường tán đồng, giống Harvey - Weinstein loại này nhân, căn bản chính là Hollywood u ác tính.

Matthew đây là đang làm hảo nhân hảo sự.

Hơn nửa giờ sau, Amanda, Helen - Hermann, David - Ellison cùng Elena - Boyar lục tục chạy tới Horner trang viên, Matthew trực tiếp dẫn bọn hắn vào thư phòng, ngay cả cơm trưa đều là tại thư phòng ăn , mãi cho đến nửa buổi chiều thời điểm, những người này mới tách ra rời đi.

Bọn họ đã xác định mượn dùng cơ hội này phát động cuối cùng một kích trí mệnh, hơn nữa định ra cụ thể kế hoạch, còn chế định vài bộ bất đồng dự bị phương án.

Vô luận là Matthew, vẫn là Helen - Hermann, luôn luôn đều chưa xem nhẹ qua Harvey - Weinstein, Harvey - Weinstein mấy năm nay đắc tội vô số người, lại có thể ở Hollywood đứng thẳng không ngã, tự có hắn sinh tồn chi đạo.

Lo trước khỏi họa lời kiểu này không chỉ là nói nói.

Matthew những người này chế định một khổng lồ cùng thuốc phiện cùng công ích trực tiếp có liên quan kế hoạch, hơn nữa phân công minh xác.

Helen - Hermann liên hệ Liên Hiệp Quốc nạn dân thự, phụ nữ cùng nhi đồng bảo đảm quỹ hội hòa cấm độc thự, bọn họ đều đối Matthew chủ động đưa ra công ích kế hoạch phi thường cảm thấy hứng thú, theo sau nàng lại tìm đến liên bang điều tra cục vẫn phụ trách xử lý Matthew cùng Mexico buôn lậu thuốc phiện án kiện bộ môn, này mấy chuyên môn đả kích buôn lậu thuốc phiện gia hỏa, cùng thuốc phiện là tử địch, đồng dạng phi thường duy trì.

Giống mặt khác một ít công ích tổ chức, đẳng lâm phát động trước lại liên hệ cũng không muộn.

David - Ellison phụ trách đến lúc đó cùng các đại thương nghiệp truyền thông câu thông, để công ích kế hoạch có thể trước tiên ra hiện tại này mấy trên truyền thông.

Elena - Boyar biết lúc này là Hollywood gần hai mươi năm qua oanh động nhất đại tin tức, chủ động gánh vác đến lúc đó phát động bát quái truyền thông chức trách.

Matthew tìm đến James Wan, vị này tuyệt đối là Hollywood sở hữu đạo diễn trung nhất đối địch Harvey - Weinstein nhân, liên tưởng cũng không có tưởng, liền quyết định gia nhập đến trong kế hoạch đến, phụ trách đạo diễn quay chụp một chi Matthew diễn viên chính công ích quảng cáo.

Amanda tắc đuổi tới New York, phân biệt thấy Ronan - Farrow cùng Bob - Weinstein, Ronan - Farrow trong tay tài liệu phi thường kinh người, chỉ riêng này mấy liền đủ để khiến Harvey - Weinstein thân bại danh liệt.

Về phần Bob - Weinstein, Amanda không có hao phí bao nhiêu miệng lưỡi, vị này không cam tâm chờ ở phía sau màn Weinstein ảnh nghiệp nhị hào nhân vật, sẽ đến một chiêu rút củi dưới đáy nồi.

Đây cũng là phi thường mấu chốt một khâu, mất đi công ty che chở, Harvey - Weinstein thực lực sẽ nháy mắt biến mất hơn phân nửa.

Rời đi gặp khách sạn, trở lại Weinstein ảnh nghiệp tại New York tổng bộ, ngồi ở chính mình bàn công tác mặt sau, Bob - Weinstein thở phào một cái.

Nhân sinh lớn nhất tiếc nuối rốt cuộc có thể bù lại lên.

Chính mình tổng không thể một đời bị người nào đó áp chế, trốn ở hắn bóng dáng dưới đi? Bị mọi người nhận làm hắn theo đuôi......

Lại nói, đây cũng là tại cứu vãn chính mình một tay sáng tạo Weinstein ảnh nghiệp.

Làm xử lý Weinstein ảnh nghiệp hằng ngày sự vụ nhân, không có ai so Bob - Weinstein càng lý giải này gian công ty, Weinstein ảnh nghiệp tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy phong cảnh, nói là nguy cơ tầng tầng một điểm cũng không quá phận.

Weinstein ảnh nghiệp phát ra hành điện ảnh, mỗi năm chiếm cứ toàn bộ Bắc Mĩ box office thị trường tỉ trọng liên 2% cũng không có, nhiều như vậy giải Oscar nhìn như rất phong cảnh, nhưng lợi nhuận chuyển hóa tỷ lệ cũng không lý tưởng.

Bob - Weinstein phi thường rõ ràng, này vài năm Weinstein ảnh nghiệp ngộ phiền toái càng ngày càng nhiều, nghiên cứu này nguyên nhân căn bản ở chỗ Harvey - Weinstein hạch tâm kinh doanh sách lược, bởi phát hành đại lượng điện ảnh đều thuộc về thụ chúng hữu hạn nghệ thuật điện ảnh, chủ yếu thu nhập nơi phát ra cũng không phải cụm rạp, mà là truyền thống DVD cùng băng ghi hình thị trường.

Theo năm gần đây băng ghi hình đạm ra, con số con đường trùng kích DVD thị trường, mà Netflix cùng Amazon như vậy nền tảng số cũng chủ đánh chính mình tự chế tiết mục, Weinstein ảnh nghiệp sinh tồn không gian nghiêm trọng bị đè ép.

Hơn một năm phía trước, Weinstein ảnh nghiệp liền từng bởi vì điện ảnh biểu hiện không tốt, mà rơi vào nợ nần khốn cảnh.

Lúc ấy vì giải quyết nợ nần nguy cơ, công ty chỉ có thể đem hạch tâm tài sản -- điện ảnh kho phim trung 200 bộ điện ảnh bản quyền chuyển nhượng cho Goldman Sachs, tự thân chỉ lưu lại còn lại 150 bộ điện ảnh.

Mỗi khi nghĩ đến này bút giao dịch, Bob - Weinstein tâm liền tại đổ máu.

Hai năm nay, Weinstein ảnh nghiệp điện ảnh biểu hiện đồng dạng không tốt, năm nay phát hành 10 bộ điện ảnh, tích lũy Bắc Mĩ box office chỉ là 7960 vạn dollar, lập xuống 1995 năm đến nay tân thấp.

Công ty là đến triệt để thay đổi lúc !

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 1001: Phi Thường Tốt

Warner xưởng sản xuất studio bên trong, trường quay bị bố trí thành một phòng ngủ, ở đây trừ một vị Liên Hiệp Quốc cấm độc thự quan viên cùng một vị Liên Hiệp Quốc nạn dân thự phó chuyên viên ngoài, còn lại đều là có thể tín nhiệm nhân vật, liên quay chụp nhiếp ảnh sư, đều là do James Wan tự mình đảm nhiệm.

Amber - Heard im lặng đứng ở trong trường quay, chờ đợi quay chụp bắt đầu.

Trường quay trung lúc này phi thường im lặng, nàng xem hướng Matthew bên kia, Matthew đang tại cùng đạo diễn James Wan thấp giọng làm trao đổi.

Tiếp, lại nhìn về phía kia vài vây xem quay chụp nhân, nhân không tính nhiều, trên cơ bản đều nhận thức, mỗi một đều có thể nói là trong giới đại nhân vật.

Thậm chí Matthew liên Liên Hiệp Quốc người đều mời tới.

Harvey - Weinstein lấy cái gì đến đối kháng? Bằng hắn kia một thân thịt mỡ?

Amber - Heard thích đứng ở người thắng một phương, cũng thích đứng ở Matthew một phương, bởi vì chỉ cần nhìn thấy Matthew, trên người nàng rất nhiều địa phương liền sẽ ngứa không thoải mái, hi vọng hắn có thể sử dụng vài thứ kia......

“Thứ nhất màn ảnh dài, dùng người chụp ảnh góc độ.”

Bên kia, Matthew thấp giọng cùng James Wan nói quay chụp sự tình,“Chúng ta mục đích không chỉ là nói kia vài, này dù sao cũng là một điều công ích quảng cáo, muốn biểu hiện ra hít thuốc phiện sau mang đến điên cuồng nguy hại, loại này chụp lén màn ảnh, càng có chân thật cảm.”

James Wan nhẹ nhàng gật đầu,“Ta thiết kế hai loại bất đồng phương án, một loại do an trí hảo máy quay phim áp dụng trạng thái tĩnh quay chụp, một loại khác ta đến tay cầm quay chụp.”

Matthew tin tưởng James Wan chuyên nghiệp tiêu chuẩn,“Có thể.” Hắn vẫn là dặn dò một câu,“Muốn gia tăng chân thật có thể tin tính, thứ nhất màn ảnh dài muốn lấy ta hoặc là Amber - Heard đánh nghiêng máy quay phim kết thúc.”

“Không thành vấn đề.” James Wan cuối cùng mắt nhìn trường quay, xác định không có vấn đề sau, nói,“Chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi.”

Matthew gật gật đầu, đi vào trường quay, cố ý tại trước một mặt gương hơi chút dừng lại, nhìn trong gương chính mình điều chỉnh một chút, kế tiếp muốn kỹ xảo biểu diễn đại bạo phát.

Một hít thuốc phiện quá lượng nhân dẫn đến điên cuồng phát tác nam nhân, muốn đối một người tuổi còn trẻ xinh đẹp nữ nhân dùng cường......

Này hết thảy đều phải giống chân thật tự nhiên phát sinh như vậy.

Nếu hắn muốn động thủ, đương nhiên không thể lấy phổ thông phương thức động thủ, tựa như trả thù đánh người sau, muốn cho đối phương biết ngươi là ai, hơn nữa bởi vì cái gì sự trả thù như vậy, trong lòng mới sẽ thống khoái nhất.

Matthew đối phó không chỉ là Harvey - Weinstein người này, còn muốn trực tiếp đả kích hắn tinh thần !

Lên kế hoạch mấy năm, nếu chỉ là đơn giản thả ra kia vài kiểm chứng gì đó, có thể xứng đáng trả giá thời gian cùng tinh lực sao? Nhiều như vậy người bị hại oán khí có thể được lấy phóng thích sao?

Mấu chốt nhất là, có thể khiến hắn trong lòng thoải mái sao?

Cho nên, hắn cần xây dựng một long trọng trường hợp, tốt nhất vẫn là Harvey - Weinstein bản nhân ở đây long trọng trường hợp.

Không có cái gì so Harvey - Weinstein tự mình đi xây dựng càng thích .

Tại trả thù loại sự tình này thượng, Matthew luôn luôn đều không là người tốt, lại càng không hiểu được lấy ơn báo oán, phương diện này hắn tuyệt đối được cho là siêu cấp ác ôn, cuối cùng sẽ có vô số tà ác ý tưởng vọt ra.

Ronan - Farrow nói với hắn qua, có chút người bị hại ý định bất lương, chịu đứng ra là thấy được hâm nóng một phen cơ hội, còn có chút người bị hại chính là muốn khiến Harvey - Weinstein vào ngục giam nhặt xà phòng, gọi hắn cũng nếm thử bị người dùng cường tư vị.

Nói trong ngục giam những người đó, sẽ đối Harvey - Weinstein mông cảm thấy hứng thú?

Matthew không thể xác định điểm này, cho nên cũng tưởng xem xem Harvey - Weinstein vào ngục giam sau hay không sẽ nhặt xà phòng.

Quay chụp rất nhanh bắt đầu, đại khái là có Harvey - Weinstein sự treo, Matthew bộc phát ra từ ảnh tới nay tốt nhất kỹ xảo biểu diễn, Amber - Heard càng là bản sắc xuất trướng, đem một đoạn hí chụp giản dị vô hoa, cùng vụng trộm chụp xuống đến chân thật sự kiện không có bất cứ phân biệt.

Trận này quay chụp, lấy Matthew dùng lực đẩy ngã Amber - Heard, Amber - Heard đánh ngã chụp lén mini máy quay phim kết thúc.

Chỉ dùng một ngày thời gian, sở hữu màn ảnh liền quay chụp hoàn thành, Amber - Heard cầm thứ nhất màn ảnh dài lặng lẽ ly khai Warner xưởng sản xuất, Matthew cũng cùng Helen - Hermann đám người theo sau rời đi.

Làm đạo diễn James Wan tắc ra mặt tiếp nhận phóng viên phỏng vấn.

Amber - Heard chỉ là không người chú ý tiểu diễn viên, nhưng Matthew bất đồng, chỉ cần xuất hành, không qua bao lâu, mặt sau liền sẽ treo lên một đám cẩu tử phóng viên linh tinh cái đuôi.

Huống hồ Matthew đi đến Warner xưởng sản xuất quay chụp, cũng có một vài người thấy được.

James Wan đối truyền thông phóng viên tuyên bố, Matthew hôm nay đến Warner xưởng sản xuất tham dự [ Conjuring 2] quay chụp, bất quá là khách mời tính chất, sở hữu màn ảnh trong vòng một ngày đã toàn bộ quay chụp hoàn thành.

Matthew là Conjuring series nhà đầu tư kiêm người sản xuất, tại chính mình đầu tư quay phim trung khách mời, lại bình thường bất quá .

Trên thực tế, quay chụp tiến hành đến cuối cùng, nơi sân liền đổi đến [ Conjuring 2] trường quay, James Wan cũng vi Matthew quay chụp mấy cái cùng phim tương quan màn ảnh, đến lúc đó chọn hai cắt đến thành phim trong liền là, dù sao chính là chợt lóe mà qua bối cảnh bản.

[ Conjuring 2] đã tiến vào đến quay chụp giai đoạn, hơn nữa dẫn vào “Khủng bố vũ trụ” Tiếp theo giai đoạn “Nữ tu sĩ” Nhân vật, đây là James Wan lực trọng điểm tạo ra khủng bố nhân vật, chỉ cần [ Conjuring 2] phát hành sau phản ứng không sai, đơn độc [ The Nun ] điện ảnh liền sẽ đề lên trù bị cùng quay chụp nhật trình.

Thậm chí, James Wan ngay cả nữ chính đều hướng Matthew báo bị , hắn đề cử do Vera - Farmiga muội muội Taissa - Farmiga đóng vai nữ chính.

Về phần một cái khác liên hệ series, do búp bê ma dẫn ra đến [ Annabelle ] điện ảnh, James Wan khó mà phân thân, chỉ có thể giao cho mặt khác đạo diễn đến đạo diễn.

James Wan đề cử qua lại cùng hắn hợp tác nhiếp ảnh sư John -R- Leonetti đến đạo diễn.

Vốn Matthew cố ý khiến James Wan bạn nối khố Leigh Whannell đạo diễn [ Annabelle ] điện ảnh, nhưng James Wan khuyên bảo khiến Matthew buông tay ý tưởng này.

Dùng James Wan lời đến nói, Leigh Whannell là phi thường xuất sắc phim kinh dị biên kịch, lại không phải hảo đạo diễn.

Leigh Whannell bản nhân cũng tìm đến Matthew, tỏ vẻ hắn thích hợp nhất chức vị, vẫn là đảm nhiệm James Wan biên kịch cùng người sản xuất.

Matthew đương nhiên sẽ không lại làm miễn cưỡng.

Trong hai ngày này, thừa dịp tạm thời có thời gian, Matthew xử lý đỉnh đầu thượng không thiếu công tác, chung quy tương lai một đoạn thời gian chủ yếu tinh lực, đều phải đặt ở Harvey - Weinstein trên người.

Trừ [ Conjuring 2], hắn lại đi [ Hunger Games 2: Catching Fire ] kịch tổ nhìn nhìn, này bộ phim đã bắt đầu quay chụp, phỏng chừng Oscar phía trước liền có thể kết thúc sở hữu màn ảnh, chừng tháng tám hoàn thành hậu kỳ chế tác, chín tháng tham gia Toronto liên hoan phim làm tuyên truyền, sau đó lễ Tạ ơn tiền một cuối tuần phát hành.

Có đệ nhất bộ thành công ở phía trước, dù cho Matthew thủy chung cho rằng này phim rất khó coi, nhưng lý trí vẫn là nói cho hắn, chỉ cần vận tác thích đáng,[ Hunger Games 2: Catching Fire ] Bắc Mĩ box office bốn ức dollar, toàn cầu box office bảy tám ức dollar, hẳn là không phải đặc biệt đại vấn đề.

Này series phóng tới Thái Bình Dương bờ bên kia, tuyệt đối ăn hành bổ nhào vào mỗ mỗ đều không nhận thức, ngay cả Matthew chính mình đều cảm thấy khó xem, nhưng Thái Bình Dương hai bờ người xem khẩu vị, sai biệt là chân thật tồn tại .

Giống “Hắc mệnh quý” Linh tinh phim, Bắc Mĩ một mảnh gọi hảo, phóng tới Thái Bình Dương bờ bên kia, vô số người đều sẽ mắt trợn trắng.

[ Fast and Furious 6] cũng kết thúc toàn bộ quay chụp, Justin Lin đã dẫn người tại Anh quốc bắt đầu hậu kỳ chế tác, bởi đề cập đến miễn thuế ưu đãi đẳng chính sách, này bộ phim sở hữu quay chụp cùng chế tác đều phải tại Anh quốc hoàn thành.

Phim sẽ ở sang năm kỳ nghỉ hè Independence Day lịch phát hành công chiếu, bởi vậy Justin Lin hoàn thành [ Fast and Furious 6] chế tác sau, rất nhanh liền sẽ đầu nhập đến [ Fast and Furious 7] trù bị trong, bất quá thứ bảy bộ sẽ cùng thứ sáu bộ khoảng cách một năm mới phát hành, chế tác thời gian phi thường sung túc.

Mặt khác, Paramount ảnh nghiệp cùng Hasbro công ty đã bắt đầu [ bộ đội đặc chủng 3] lúc đầu lên kế hoạch công tác, này series hiển nhiên là muốn tiếp tục quay chụp đi xuống, Paramount ảnh nghiệp nhân cũng cùng Helen - Hermann tiếp xúc một chút, thử Matthew bên này bảng giá.

Matthew trên nguyên tắc là đồng ý tiếp tục biểu diễn Duke , chung quy làm người phải đến nơi đến chốn nha, như thế nào cũng muốn hoàn thành hoàn chỉnh ba bộ khúc.

Bất quá, thù lao linh tinh đãi ngộ, liền muốn hảo hảo nói chuyện.

Hơn nữa Hasbro cùng Paramount ảnh nghiệp không cần lại làm ra giống Jonn - chu như vậy không đáng tin sự tình đến.

Lại chính là [ Twilight ] series , này series đã kết thúc, hậu tục còn muốn tận khả năng ép giá trị thặng dư.

Trước mắt,[ tảng sáng hạ] Bắc Mĩ box office cơ hồ không lại tăng trưởng, nhưng 3 ức 2890 vạn dollar con số, đủ để cho Matthew hài lòng.

Này bộ phim cùng toàn bộ series như vậy, đều có thể xem như thấp đầu nhập cao sản xuất, toàn cầu box office đã tiếp cận tám ức dollar.

Mặt khác mấy bộ phim, box office cũng đồng dạng xuất sắc.

Conjuring giống như tất cả phim kinh dị như vậy, cụm rạp thọ mệnh rất ngắn, trải qua hơn hai tháng chiếu phim, lễ Giáng Sinh phía trước tại Bắc Mĩ chính thức hạ màn, lưu lại Bắc Mĩ box office 1 ức 5230 vạn dollar cùng toàn cầu box office 4 ức 1278 vạn dollar thu hoạch.

American Sniper còn đang tiếp tục chiếu phim, bất quá thu nhập không có rõ ràng gia tăng, không qua bao lâu cũng sẽ hạ tuyến.

Lễ Giáng Sinh cùng tân niên lục tục qua đi, thời gian bước vào 2013 năm, Matthew cùng toàn bộ hành động tiểu tổ vẫn không có dừng lại qua lên kế hoạch cùng chuẩn bị, đối thủ chung quy không phải người thường.

Tân niên qua đi không vài ngày, Amber - Heard được đến Matthew thông tri, tại Harvey - Weinstein lần nữa thúc giục dưới, mang theo kia chi video tìm đến này Do Thái đại mập mạp.

Kia gia tư nhân hội sở trong phòng nghỉ, Harvey - Weinstein mở ra máy tính cắm lên usb, mở ra trong đó video nhìn lên, video cũng không dài, chỉ có hơn một phút, hơn nữa cũng không tính đặc biệt rõ ràng.

Lấy hắn kinh nghiệm, không khó phát hiện đây là một chi hoàn chỉnh không có trải qua bất cứ xử lý chụp lén video, chỉ là có điểm đoản.

“Như thế nào như vậy đoản?” Hắn nhíu mày hỏi.

Amber - Heard sớm có chuẩn bị, nói,“Ta chỉ có thể đem mini máy quay phim vụng trộm đặt ở một địa phương, Matthew này nhân rất bá đạo ngươi cũng không phải không biết, ta chỉ có thể dẫn đường hắn đi đến nơi này, kết quả hắn động thủ khi quá ác, cuối cùng ta đụng ngã giấu máy quay phim bao......”

Harvey - Weinstein lại nhìn một lần, trong video Matthew - Horner bạo lực, điên cuồng, giống như là kẻ điên như vậy đối Amber - Heard thi bạo.

Tuy rằng không có chụp đến súng thật đạn thật nội dung, nhưng có này mấy video, lại thêm Amber - Heard làm chứng......

“Ta bảo tồn hảo ngày đó quần lót cùng thể dịch.” Amber - Heard hợp thời bỏ thêm một câu,“Cần thời điểm ta có thể giao cho cảnh sát.”

Harvey - Weinstein nở nụ cười,“Hảo ! phi thường tốt !”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 1002: Chiến Đấu Đến Cùng

2013 năm 1 nguyệt 6 ngày, một rất phổ thông cuối tuần, thái dương vừa mới dâng lên đến, Beverly Hills Hilton khách sạn phía trước trên quảng trường, liền trở nên dị thường náo nhiệt, vô số treo điếu bài phóng viên lục tục đi vào quảng trường, đạp lên đi thông khách sạn bậc thang, còn có một ít không có vào sân tư cách cẩu tử, tay cầm máy ảnh cùng máy quay phim rải rác tại khách sạn đại môn phụ cận.

“Hôm nay là Golden Globe trao giải điển lễ?” Có qua đường người đi đường nghi hoặc khó hiểu.

Hắn đồng bạn phi thường xác định nói,“Không phải ! Golden Globe muốn tới sau cuối tuần.”

Một người khác hảo kỳ hảo khách sạn cửa,“Phỏng chừng muốn có đại tin tức phát sinh đi?”

Theo thời gian chuyển dời, càng ngày càng nhiều phun vẽ các loại truyền thông danh tự chiếc xe dừng ở trước khách sạn trên quảng trường, tựa hồ Beverly Hills Hilton khách sạn tại hôm nay là toàn mĩ truyền thông trung tâm như vậy.

Có kẻ hiếu kỳ riêng dừng chân nhìn hội,ABC,CBS, NBC cùng Fox tứ đại TV võng đến đông đủ,[ New York thời báo ],[ Washington Post ] cùng [ Los Angeles thời báo ] tam đại báo nghiệp không một vắng mặt, còn lại như là Yahoo giải trí, Vanity Fair cùng Hollywood Reporter linh tinh chuyên môn chạy giải trí truyền thông càng là nhiều đếm không xuể.

“Đây là có cái gì đại sự a?”

Từ Hilton khách sạn phụ cận trải qua không ít người, đều nhịn không được hảo kỳ, nhìn nhiều bên này vài lần.

Bất quá, Hilton khách sạn im lặng tọa lạc tại chỗ đó, trừ lục tục vào cửa phóng viên, nhìn qua cùng qua lại không có bất cứ phân biệt.

“Phỏng chừng là giới giải trí có cái gì đại sự đi?”

Cũng có người làm ra như vậy phỏng đoán, chung quy Beverly Hills Hilton khách sạn là Hollywood quen dùng tụ hội nơi.

Một chiếc nhạt màu thương vụ ô tô chạy lên phố Wilshire, dần dần tiếp cận Hilton khách sạn, nhân cao mã đại Elena - Boyar bình tĩnh ngồi ở bên trên chỗ ngồi, kiểm tra trong tay máy ảnh cùng máy ghi âm.

“Lão đại, ngươi thế nhưng tự mình xuất trướng.”

Bên cạnh một người tuổi còn trẻ phóng viên phi thường hảo kì hỏi,“Đến cùng có cái gì trọng đại tin tức?”

Elena - Boyar đương nhiên sẽ không trước tiên nói cho thủ hạ, chỉ là nói,“Berti, ngươi chờ xem liền hảo.”

Gọi là Berti trẻ tuổi phóng viên gật gật đầu, không có lại nhiều lời, chính mình lão đại tin tức linh thông, công ty nội bộ mọi người đều biết.

“Kiểm tra hảo của ngươi máy quay phim.” Elena - Boyar lại nhắc nhở nói,“Nhớ rõ lời nói của ta, đem hiện trường phát sinh sở hữu sự đều ghi xuống ! nhớ kỹ, của ngươi tiêu điểm là Harvey - Weinstein !”

Berti vừa kiểm tra máy quay phim, vừa nói,“Yên tâm đi, lão đại, ta lúc nào khiến ngươi thất vọng qua.”

Xe lúc này ngừng lại, Elena - Boyar nắm lên điếu bài đội, trên lưng thiết bị bao, phảng phất mười năm trước như vậy, đi nhanh hướng tới tin tức phát sinh đi.

Nàng phi thường rõ ràng Matthew lên kế hoạch sự, như vậy đại tin tức bỏ qua mà nói, e tương lai rất nhiều năm Hollywood đều sẽ không có so này càng thêm oanh động sự kiện phát sinh.

Berti trên lưng loại nhỏ máy quay phim, đi theo Elena - Boyar mặt sau, cùng nhau vào Hilton khách sạn.

Có Weinstein ảnh nghiệp công tác nhân viên tại khách sạn đại sảnh trong nghênh đón, Elena - Boyar là lão giải trí phóng viên, quen thuộc tiến vào nhất hào yến hội thính, sau đó tại công tác nhân viên dẫn dắt dưới, đi đến hàng thứ hai vị trí liền tòa, hơn nữa đại khái nhìn lướt qua, hàng đầu tiên vị trí đều là lưu cho Bắc Mĩ lớn nhất kia vài chủ lưu truyền thông .

Ngồi xuống sau, nàng nhanh chóng nhìn nhìn chung quanh, có thể dung nạp gần ngàn nhân đồng thời dùng cơm cự đại yến hội thính, đã bị cải tạo trở thành có vài trăm chỗ ngồi tin tức tuyên bố thính, chỗ ngồi đối diện trên vũ đài đặt thật dài một loạt bàn, mặt sau có mười mấy ghế dựa, lại hướng phía sau còn lại là một khối tuyết trắng màn hình chiếu.

Này khối màn hình phi thường lớn, phỏng chừng ngồi ở ghế phóng viên cuối cùng một hàng, cũng có thể phi thường rõ ràng nhìn thấy trên màn hình đưa lên hình ảnh.

Sau đó chính là trên trăm tên phóng viên .

Tin tức trong phòng hiện tại liền ngồi phóng viên chừng hơn trăm người, mỗi người trước ngực treo điếu bài, mặt trên viết truyền thông danh tự, tại toàn mĩ đều có tương đương lực ảnh hưởng.

Mà tại ghế phóng viên vị phía sau cùng vũ đài hai bên, còn có đài truyền hình phóng viên tại mắc đại hình nhiếp tượng trang bị.

“Ha ha......”

Không biết vì sao, Elena - Boyar chính là muốn cười,“Harvey - Weinstein đây là chuẩn bị muốn làm hiện trường livestream a, rất có ý tưởng, không biết trước TV người xem nhìn thấy hôm nay tin tức tuyên bố hội nội dung, sẽ có cảm tưởng thế nào?”

Cũng có lẽ sẽ nói Harvey - Weinstein là người tốt, vì chính mình dựng như vậy một cự đại vũ đài !

Elena - Boyar đột nhiên có điểm nóng vội, muốn nhanh lên nhìn thấy trận này trò hay kéo ra đại mạc.

“Matthew tên kia lên kế hoạch vài năm, lại chuẩn bị như vậy đầy đủ.” Nàng trong lòng nói thầm,“Liền chờ Harvey - Weinstein hưởng dụng này đốn xa hoa đại tiệc .”

Hilton khách sạn bên ngoài, một chiếc màu đen Benz thương vụ xe dừng ở trước khách sạn trên quảng trường.

Matthew mở ra bao da, từ giữa lấy ra một phần thư mời, nói,“Ngươi nói ta nhận này phân mời, Harvey - Weinstein hay không sẽ cảm giác ngoài ý muốn?”

Amanda chậm rãi lắc đầu,“Ai biết được.”

Helen - Hermann bình thản nói,“Ngươi muốn cho hắn công khai xấu mặt xong đời, Harvey - Weinstein hẳn là cũng có cùng loại ý tưởng.”

“Nguyên lai ta cùng hắn là một đường nhân a.” Matthew thở dài,“Đáng tiếc, tri kỷ chú định muốn tướng sát.”

David - Ellison cố ý chen vào nói nói,“Không phải là tương ái tương sát sao?” Hắn không đợi Matthew phản bác, còn nói thêm,“Đây là chính ngươi từng nói lời.”

Matthew bất đắc dĩ xòe tay, nói,“David, ngươi sẽ cùng Harvey - Weinstein tương ái tương sát sao?”

“Coi như hết.” David - Ellison vội vàng vẫy tay,“Ta sẽ phun cả mật ra.”

Helen - Hermann mắt nhìn đồng hồ, nhắc nhở nói,“Thời gian chênh lệch không nhiều , các ngươi hai đừng nháo , nên vào sân .”

“Hảo.” Matthew thu hồi khuôn mặt tươi cười, chăm chú nói,“Hiện tại chúng ta đều tự có nhiệm vụ.”

Hắn đẩy cửa ra xuống xe, David - Ellison theo xuống dưới, hai người cùng nhau triều Hilton khách sạn cửa đi, nháy mắt hấp dẫn vô số phóng viên cẩu tử chú ý.

Đẳng phóng viên cẩu tử đều bị Matthew cùng David - Ellison hấp dẫn đến Hilton khách sạn cửa, Amanda cùng Helen - Hermann cũng trước sau xuống xe.

Amanda trực tiếp lên bên cạnh một chiếc Toyota Coaster, Helen - Hermann tắc lên chỗ xa hơn một chiếc xe hơi.

Này chiếc xe hơi thoạt nhìn rất phổ thông, nhưng mặt trên tọa lại là đến từ liên bang điều tra cục cao cấp tham viên !

Theo sau, nàng lại xuống dưới, đi một chiếc bảo mẫu trên xe, trên xe là một vị đại danh đỉnh đỉnh Hollywood nữ tinh.

Vì hôm nay, Matthew phương diện này cơ hồ phát động toàn bộ lực lượng, dựa vào cự đại tài lực cùng lực ảnh hưởng, mới sáng tạo xuất hiện tại cục diện.

Toyota Coaster đột nhiên phát động, chậm rãi lái khỏi quảng trường, vòng đến Hilton khách sạn cửa hông, Amanda cùng Ronan - Farrow mang theo hơn mười nữ nhân xuống xe, từ không nhân quan chú cửa hông tiến vào Hilton khách sạn, tại khách sạn một vị cao tầng dẫn dắt dưới, thông qua im lặng phòng cháy thông đạo đi tới nhất hào yến hội thính phụ cận, trốn ở một gian phòng nghỉ bên trong.

Mặc một thân hắc y Rose McGowan ngồi ở Ronan - Farrow bên cạnh, trên mặt bao nhiêu có điểm nôn nóng, liên tiếp nhìn về phía nhất hào yến hội thính ở vị trí, cứ việc vách tường ngăn cách tầm mắt, lại vẫn là nhịn không được nhìn.

Người còn lại tương đối im lặng, chỉ là kiên nhẫn đợi , chung quy các nàng đều ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cũng không để ý nhiều chờ một lát.

Rose McGowan cùng Weinstein ảnh nghiệp hợp tác qua [ khủng bố tinh cầu ] đẳng phim, có thể trở thành nữ chính, trả giá ngoại giới khó có thể tưởng tượng đại giới, tuy rằng lần này lên án Harvey - Weinstein có càng nhiều ý đồ, nhưng Harvey - Weinstein đối với nàng dùng cường lại là chân thật từng xảy ra .

Vặn ngã Harvey - Weinstein, lại dựa thế hâm nóng một phen, Rose McGowan tin tưởng, vừa có thể ra trong lòng oa nhiều năm ác khí, cũng có thể khiến chính mình danh khí trở nên càng lớn.

Hollywood, phàm là không có cái gì thân thế bối cảnh lại có thể hỗn xuất đầu nữ nhân, không mấy cái là ngốc tử, càng không mấy cái bởi vì thiện lương mà thiện lương, bởi vì chính nghĩa mà chính nghĩa.

Rose McGowan có điểm sốt ruột, hỏi Ronan - Farrow,“Hôm nay không phải đến rất nhiều phóng viên sao? Chúng ta trực tiếp đi qua vạch trần Harvey - Weinstein không được sao?”

Ronan - Farrow chậm rãi lắc đầu,“Sự tình không ngươi tưởng đơn giản như vậy.”

Đây là một bẫy liên hoàn kế hoạch, không triệt để làm nằm sấp xuống Harvey - Weinstein, như thế nào xứng đáng hắn nhiều năm điều tra?

Amanda nhìn Rose McGowan liếc nhìn, đột nhiên nói,“Chẳng lẽ ngươi không tưởng Harvey - Weinstein tại mọi người trước mặt thân bại danh liệt, mặt mũi quét rác? Chẳng lẽ ngươi không tưởng tại đối mặt toàn mĩ livestream trung, vạch trần Harvey - Weinstein tội ác, lại hung hăng trừu hắn hai cái tát?”

“Tưởng ! phi thường tưởng !” Rose McGowan nghiến răng nghiến lợi nói,“Ta nằm mơ đều tưởng !”

Một nữ nhân, dù cho lại hào phóng, lại không đem nam nữ ở giữa coi trọng, thông đồng nam nhân lên giường cùng bị người dùng cường cũng là hai chuyện khác nhau.

Rose McGowan im lặng xuống dưới, đột nhiên cũng có kiên nhẫn, bởi vì Amanda nói kia vài, xác thật so đơn thuần vạch trần Harvey - Weinstein, càng làm cho nàng cảm giác thích.

Người khác cũng phân phân nhìn về phía Amanda, các nàng đều đối Amanda miêu tả cảnh tượng tràn ngập chờ mong.

Nhớ năm đó, các nàng không dám phản kháng Harvey - Weinstein, cho dù là phản kháng đều không làm nên chuyện gì, lúc trước không phải không có đi tìm truyền thông cùng cảnh cục, kết quả tất cả đều đá chìm đáy biển như vậy.

Sau này, tâm cũng dần dần lạnh, này quốc gia luôn luôn đều không giống nó tuyên bố như vậy dân chủ và tự do, căn bản chính là kẻ có tiền Thiên Đường cùng tiểu nhân vật Địa Ngục.

Hôm nay, mười mấy năm sỉ nhục, rốt cuộc có thể tẩy sạch .

Các nàng không úy kỵ đứng ở phía trước màn ảnh, vị kia giúp các nàng Hollywood đại nhân vật nói rất đúng, các nàng bị người dùng cường, cảm thấy sỉ nhục không phải là các nàng, hẳn là dùng cường nhân !

Vô sỉ đến cực điểm Harvey - Weinstein, hôm nay ! chúng ta muốn với ngươi chiến đấu đến cùng !

Kề sát yến hội thính phòng khách quý nội, Harvey - Weinstein tây trang giày da, nghênh đón từng vị hảo hữu, Matt - Damon, Ben Affleck cùng Quentin - Tarantino đám người toàn bộ trình diện.

Trên danh nghĩa cử hành được duyệt tin tức tuyên bố hội [ August: Osage County ] chủ sáng nhân viên cũng toàn bộ đến đông đủ, Meryl - Streep cùng Julia - Roberts hai đại ngôi sao áp trận.

Harvey - Weinstein hỏi bên cạnh đệ đệ,“Bob, chuẩn bị thế nào ?”

Bob - Weinstein cười nói,“Hết thảy chuẩn bị xong.”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 1003: Thời Gian Không Nhiều Lắm

“Hảo, các vị !” Harvey - Weinstein dùng lực vỗ tay, hấp dẫn phòng khách quý trung ánh mắt mọi người sau, lớn tiếng nói,“Chuẩn bị xuất trướng .”

Hắn tìm đến Amber - Heard, thấp giọng nói,“Đừng khẩn trương.”

“Ta...... Ta không...... Khẩn trương.” Amber - Heard gắt gao mím môi, này căn bản không phải khẩn trương, mà là hưng phấn, nhưng bây giờ còn không đến chân chính hưng phấn thời điểm, nên diễn tiết mục tất yếu phải diễn đi xuống, cho nên nàng còn nói thêm,“Chúng ta hợp đồng còn chưa ký đâu.”

Harvey - Weinstein vỗ vỗ Amber - Heard bả vai,“Yên tâm, muộn nhất tuần này chúng ta liền ký hợp đồng.” Hắn chỉ chỉ tin tức thính bên kia,“Ta lập tức liền tại trên tin tức tuyên bố hội tuyên bố, ngươi có cái gì hảo lo lắng ?”

Amber - Heard nghĩ nghĩ, dùng lực gật đầu,“Ta biết nên làm như thế nào.”

Nghe nói như thế, Harvey - Weinstein nở nụ cười, có này đoạn video, Amber - Heard tự mình làm chứng, còn có nàng giao cho hắn quần lót, Matthew - Horner khẳng định muốn xong đời !

Không chỉ là thanh danh xong đời, còn muốn trả giá càng thêm thảm trọng đại giới.

Người bình thường dùng loại này thủ đoạn đối phó Matthew - Horner, khả năng không có rất hảo hiệu quả, nhưng hắn Harvey - Weinstein là người bình thường sao?

Có lẽ hắn lần sau tái kiến Matthew - Horner, chính là tại trong ngục giam .

Đến lúc đó nên cấp Matthew - Horner chuẩn bị điểm cái gì đâu? Chuẩn bị nơi nơi đều là hắc nhân tráng hán nhà tù hảo, khẳng định đặc biệt phấn khích.

Hắn trợ lý lúc này đi tới thấp giọng nói hai câu,“Lão bản, Matthew - Horner đến, đã tiến tin tức thính .”

“Úc?” Harvey - Weinstein nhịn không được nở nụ cười,“Hảo ! rất tốt !”

Vì mời đến Matthew - Horner tự mình trình diện, hắn phía trước làm không thiếu công tác, suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng thẳng đến ngày hôm qua phát ra chính thức mời, cũng không có nắm chắc Matthew - Horner có thể đến.

Như vậy một hồi trò hay, nếu Matthew - Horner này nam chính vắng mặt, cũng quá tiếc nuối .

Có thể nói, hắn tỉ mỉ kế hoạch này hết thảy, thiếu hạch tâm nhất một khâu, cũng khó khiến hắn triệt để ra trong lòng kia khẩu ác khí.

Matthew - Horner tên khốn kiếp này, đoạt đi quá nhiều hẳn là thuộc về hắn thứ.

Nếu Matthew - Horner đến, hắn liền hiện trường giáo giáo tên khốn kiếp này, loạn cướp đồ loạn thò tay, là muốn trả giá đại giới !

Harvey - Weinstein khóe miệng nhướn lên vẻ tươi cười, nghĩ đến phía trước Matthew - Horner, James - McAvoy cùng Michael - Fassbender trào phúng hắn lão mà nói: Lão đại biểu là kinh nghiệm phong phú !

Matthew - Horner ngược lại là tuổi trẻ, kết quả đâu? Bị hắn quanh co lòng vòng kích một chút, ngoan ngoãn chạy đến nơi đây đến mặc hắn xoa nắn.

Quay đầu nhất định phải đưa Matthew - Horner mấy khối xà phòng.

Harvey - Weinstein thấp giọng phân phó trợ lý vài câu, sau đó tìm đến Meryl - Streep.

“Ngươi từng nói, lúc nào đều sẽ duy trì ta.” Harvey - Weinstein nhìn vị này Hollywood tối phụ nổi danh nữ diễn viên hỏi,“Là như thế này sao?”

Meryl - Streep phi thường nghiêm túc gật đầu,“Đương nhiên.” Nàng tăng thêm ngữ khí nói,“Harvey, vô luận lúc nào ta đều sẽ duy trì ngươi.”

Harvey - Weinstein đến gần nàng bên tai, thấp giọng nói vài câu, cuối cùng cường điệu nói,“Ngươi trước xem, xem qua sau lại căn cứ tình huống nói.”

“Hảo.” Meryl - Streep thoạt nhìn một chút cũng không có do dự,“Ta sẽ xem sự tình phát triển hợp thời chen vào nói.”

Harvey - Weinstein không có nói thêm gì, đối với Meryl - Streep, hắn phi thường yên tâm, đây là rất thông minh nữ nhân, chỉ cần nàng muốn sáng tạo càng nhiều Oscar kỉ lục, liền muốn cùng hắn đi xuống.

Matt - Damon, Ben Affleck cùng Quentin - Tarantino đám người bên kia, Harvey - Weinstein cũng giải thích vài câu, bất quá không có cụ thể nói là cái gì tình huống, chỉ nói trận này trên tin tức tuyên bố hội cần bọn họ ủng hộ.

Này ba người cũng đều đồng ý .

Harvey - Weinstein rất rõ ràng, những người này tại trong giới phát triển cùng hắn chặt chẽ tương quan, chỉ cần video phóng ra đến, chứng cớ cầm ra tay, bọn họ tất nhiên không chút do dự đứng ở chính mình này một bên.

Sau đó, hắn thấy được Julia - Roberts, lắc đầu buông tay , vị này từng Hollywood nhất tỷ, sẽ không mua hắn trướng.

Harvey - Weinstein lại một lần tìm đến Bob - Weinstein, phân phó nói,“Bắt đầu đi.”

Bob - Weinstein nhẹ nhàng gật đầu, mang theo [ August: Osage County ] chủ sáng nhân viên dẫn đầu đi ra phòng khách quý, thông qua chuyên môn thông đạo tiến vào tin tức thính, sau đó lên chủ tịch đài.

Tiếp, tại Matt - Damon, Ben Affleck cùng Quentin - Tarantino đám người vây quanh dưới, Harvey - Weinstein cũng đi lên tin tức thính chủ tịch đài, đại mã kim đao ngồi ở tối trung gian vị trí.

Trong sảnh họp báo không biết ai trước vỗ vang bàn tay, tiếp vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, truyền thông phóng viên đều tự cấp Harvey - Weinstein vỗ tay, phảng phất tại hướng vị này kim bài người sản xuất chào như vậy.

Harvey - Weinstein đứng lên, liên tục vẫy tay, có thể nói chí đắc ý mãn.

“Xem xem đi, ta dễ dàng mời đến nhiều như vậy truyền thông phóng viên, bọn họ tất cả đều duy trì ta !” Harvey - Weinstein ánh mắt hướng về hàng đầu tiên,“Ta tại trong giới còn có nhiều như vậy người ủng hộ !”

Hàng đầu tiên ngồi không chỉ là kia vài đại hình truyền thông phóng viên, còn có hắn tại trong giới hảo hữu.

Harvey - Weinstein không chỉ mời Matthew, còn mời như là Tim - Ross, George - Clooney, John - Travolta, Samuel - Jackson cùng Uma - Thurman đẳng phần đông hợp tác chặt chẽ nhân tiến đến trợ trận.

Matthew cùng David - Ellison liền ngồi ở này đó nhân bên cạnh, hai người liếc nhau, đều minh bạch Harvey - Weinstein tại trong giới tự có một cỗ thế lực duy trì.

Liền là không biết này dòng thế lực tao ngộ không thể nghịch chuyển xã hội chủ lưu vận động nữ quyền khi, sẽ làm ra cái gì lựa chọn?

Harvey - Weinstein ánh mắt từ tin tức trong sảnh đảo qua, cuối cùng rơi xuống Matthew trên người, hai người cự ly cũng không xa, hắn có thể phi thường rõ ràng nhìn thấy, Matthew - Horner ngồi ở trong đó vô biểu tình, chỉ là ngẫu nhiên sẽ cùng David - Ellison nói vài câu.

“Một hồi ngươi còn có thể ngồi yên được sao?”

Harvey - Weinstein thu hồi ánh mắt, không lại nhìn Matthew - Horner, trận này tin tức tuyên bố hội tuy rằng là vì Matthew - Horner mà cử hành, nhưng bữa ăn chính phía trước còn có món điểm tâm ngọt.

Hắn nâng tay làm ép xuống thủ thế, tiếng vỗ tay dần dần rơi xuống, tin tức thính rất nhanh im lặng xuống dưới.

Matthew rất có kiên nhẫn, đến hiện tại, hết thảy đều trở thành kết cục đã định, có thể an ổn khán đài bên trên Harvey - Weinstein như thế nào biểu diễn.

Hắn nhìn nhìn, NBC giải trí đài tại livestream trận này tin tức tuyên bố hội, youtube giống như cũng tại lấy tại tuyến video xem phương thức tiến hành internet livestream.

Thỉnh đến này hai nhà truyền thông làm hiện trường livestream, Harvey - Weinstein xác thật tiêu phí không dưới khí lực.

Matthew ánh mắt từ ngồi ở phía trước một đám người trên người xem qua, cùng Amber - Heard trao đổi ánh mắt, Bob - Weinstein thậm chí không dễ nhận ra đối với hắn bên này gật gật đầu.

“Hiện tại, ta đến giới thiệu một chút Weinstein ảnh nghiệp tân hạng mục.”

Làm hạng mục kế hoạch giả cùng người sản xuất, Harvey - Weinstein chi tiết nói,“Này bộ phim cải biên tự Broadway cùng tên vũ đài kịch, đầu tư cao tới 3000 vạn dollar.”

Hắn thò tay ý bảo dưới hàng đầu tiên vị trí,“Do Weinstein ảnh nghiệp cùng George - Clooney tiên sinh liên hợp đầu tư.”

Trong sảnh họp báo vang lên một mảnh tiếng vỗ tay, George - Cruise đứng lên đối với bốn phía nhẹ nhàng vỗ vỗ tay.

Tiếp, Harvey - Weinstein lại giới thiệu nói,“Đây là phim đạo diễn John Wells tiên sinh.”

Đồng dạng, một vị rất có văn nghệ phạm đạo diễn cũng đứng lên một chút.

Harvey - Weinstein lại long trọng giới thiệu,“Phim là song nữ chính thiết lập, mọi người hẳn là cũng thấy được, nữ chính do Meryl - Streep nữ sĩ cùng Julia - Roberts tiểu thư diễn viên chính.”

Trong sảnh họp báo tiếng vỗ tay càng vang .

Rất rõ ràng, Julia - Roberts cùng Meryl - Streep liên hợp diễn viên chính hiệu ứng cự đại.

Harvey - Weinstein lại giới thiệu mặt khác diễn viên,“Tham diễn này bộ phim còn có Ben Affleck tiên sinh, Juliette - Lewis tiểu thư, cùng với......”

Vì tăng mạnh Amber - Heard tin tưởng, Harvey - Weinstein làm đủ mặt mũi công tác,“Weinstein ảnh nghiệp lần này trọng điểm thôi giới Amber - Heard tiểu thư !”

Trong sảnh họp báo đầu tiên là vang lên một mảnh nghị luận, hiển nhiên Amber - Heard đối với đại bộ phận phi bát quái truyền thông đến nói vẫn là tương đối xa lạ , tiếp lại vang lên một trận lễ phép tiếng vỗ tay.

“Amber - Heard đem tại đây bộ phim trung biểu diễn một trọng yếu nữ tính vai phụ......” Harvey - Weinstein riêng thổi phồng Amber Heard vài câu.

Cùng dĩ vãng như vậy, Bob - Weinstein im lặng ngồi ở một bên, không có bao nhiêu lộ mặt cơ hội, không có nhân chú ý hắn, cũng không có coi trọng hắn.

Phảng phất hắn này chân chính duy trì Weinstein ảnh nghiệp bình thường vận chuyển nhân luôn luôn đều không tồn tại như vậy.

Quá khứ, Bob - Weinstein từng có mê mang, từng có khó chịu, cũng có qua thất vọng, nhưng hôm nay bất đồng, hôm nay hắn tràn ngập hi vọng.

Nhìn Harvey - Weinstein chậm rãi mà nói, Bob - Weinstein biết, vị trí này rất nhanh liền sẽ thuộc về chính mình !

Harvey - Weinstein hoàn toàn đem hắn trở thành khống chế công ty một viên phía sau màn quân cờ tại dùng, thực ra cũng không phải không có lợi, toàn bộ công ty vận tác không ai so với hắn càng rõ ràng, công ty tình huống không ai so với hắn càng lý giải, là hắn tại kinh doanh Weinstein ảnh nghiệp.

Từ một tuần trước bắt đầu, hắn tại có dưới tình huống tuyệt đối nắm chắc, bắt đầu làm bí mật xâu chuỗi, hơn nữa tại đêm qua khẩn cấp triệu tập video ban giám đốc, tuy rằng Harvey - Weinstein vắng mặt, nhưng ban giám đốc làm ra quyết định như cũ hữu hiệu.

Bob - Weinstein khe khẽ thở dài, mấy năm nay tới nay, Harvey cả vú lấp miệng em cùng bá đạo độc tài làm việc tác phong, đắc tội quá nhiều nhân, tham gia ban giám đốc nhân toàn phiếu thông qua đem Harvey - Weinstein khai trừ ra công ty quyết định.

Bọn họ tựa như năm đó táo đá rơi xuống chính mình người sáng lập Jobs như vậy, muốn đá điệu công ty người sáng lập kiêm đệ nhất đại u ác tính !

“Tận tình biểu diễn đi, Harvey.” Bob - Weinstein nhìn chính mình ca ca,“Thuộc về của ngươi thời gian không nhiều .”

Harvey - Weinstein cao hứng phấn chấn giới thiệu qua Amber - Heard, lời nói đột nhiên một chuyển,“Còn có sự kiện, hi vọng truyền thông các bằng hữu có thể chú ý, gần nhất Heard tiểu thư gặp phiền toái rất lớn......”

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 1004: Xong Đời A

Trong sảnh họp báo đột nhiên an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều chuyển tới Amber - Heard trên người, ngay cả dùng cho internet livestream cùng TV livestream màn ảnh, cũng chuyển lại đây.

Giờ khắc này, Amber - Heard là toàn bộ tin tức thính tiêu điểm sở tại.

Amber - Heard tiếp nhận microphone, hít dài một hơi, đối với microphone nói,“Ta...... Ta......”

Nàng xem lên có chút khẩn trương, trên thực tế lại là sắp khống chế không được nội tâm hưng phấn .

Tự tay đem một Hollywood nghiệp nội siêu cấp đại lão vặn ngã, có mấy người có thể làm đến?

Hiện tại ! nàng đang tại làm !

Amber - Heard cố gắng khống chế được cảm xúc, căn bản không có để ý tới Harvey - Weinstein phía trước giải thích, dựa theo phía trước thiết lập hảo kế hoạch, nói thẳng,“Ta nơi này có đoạn video, muốn mọi người xem một chút.”

Nghe nói như thế, Harvey - Weinstein nhìn về phía Amber - Heard, mày không thể tra nhíu một chút: Nữ nhân này sao thế này? Hắn không phải dặn dò qua nàng, muốn trước than thở khóc lóc lên án Matthew - Horner hung ác, sau đó lại thả ra video sao?

Nhưng hắn nhìn thấy Amber - Heard tựa hồ đang phát run cánh tay, minh bạch sao thế này, nữ nhân này không kinh lịch qua đại trường hợp, đối mặt nhiều như vậy phóng viên cùng màn ảnh, quá khẩn trương .

Này cũng không trọng yếu, đẳng video phóng ra đến, khiến hẹn phóng viên dùng vấn đề dẫn đường một chút, đồng dạng có thể đạt thành mục đích .

Cụ thể thả ra video là cái gì, trừ Harvey - Weinstein cùng Amber - Heard, cùng với Matthew bên này nhân ngoài, còn lại nhân căn bản không có xem qua.

Meryl - Streep đám người đáp ứng đứng ở Harvey - Weinstein một bên, là vì bọn họ cần hắn.

Lúc này, trong sảnh họp báo mọi người hảo kỳ nhìn về phía vũ đài phía sau cự đại màn hình chiếu, Meryl - Streep, Julia - Roberts, Matt - Damon cùng Ben Affleck đám người cũng quay đầu nhìn về phía mặt sau.

Ai đều không biết Harvey - Weinstein đây là muốn làm cái gì.

Nhưng nhìn thấy này khối dị thường cự đại màn hình chiếu, có điểm đầu não người đều không khó đoán được, Harvey - Weinstein đây là sớm có chuẩn bị.

Đây là muốn nhằm vào ai?

Làm một cùng Harvey - Weinstein có quá nhiều năm hợp tác nhân, Uma - Thurman đối cái kia mập mạp có đầy đủ lý giải, trước nhìn nhìn Amber - Heard, lại nhìn nhìn Harvey - Weinstein.

Luận lên thương tổn nữ tính, ai có thể so được với ngươi Harvey - Weinstein? Nàng luôn luôn không thích qua này mập mạp.

Hàng đầu tiên trung, đến từ [ Los Angeles thời báo ] phóng viên Richardson là tin tức khứu giác phi thường nhạy bén gia hỏa, đột nhiên quay đầu nhìn Matthew liếc nhìn, ai đều biết gần nhất Matthew cùng Harvey - Weinstein huyên phi thường không thoải mái, đây là tại nhằm vào Matthew - Horner sao?

Harvey - Weinstein đối Bob - Weinstein bên kia gật gật đầu, thấp giọng nói,“Phóng đi.”

Bob - Weinstein xung thao tác máy chiếu cấp dưới khoa tay múa chân thủ thế, tựa như mấy năm nay đều là hắn tại duy trì Weinstein ảnh nghiệp hằng ngày vận doanh như vậy, lần này tin tức tuyên bố sẽ từ nơi sân đến nhân viên, đều là hắn một tay xử lý.

Trong sảnh họp báo thuộc về Weinstein ảnh nghiệp công tác nhân viên, tất cả đều là hắn cấp dưới, mời nhân viên bảo vệ, cũng là hắn tự mình tìm đến.

Cùng cái kia gọi là Amanda nữ nhân nói qua sau, Bob - Weinstein mới phát hiện một sự kiện, nguyên lai giá không Harvey - Weinstein, với hắn mà nói không ngờ cứ như vậy dễ dàng.

Ngay sau đó, trong sảnh họp báo ngọn đèn thoáng trở tối, cự đại màn hình chiếu sáng lên.

Mấy đài dùng cho livestream máy quay phim màn ảnh, cũng nhắm ngay màn hình chiếu.

“Sẽ là cái gì đâu?” Richardson phi thường hảo kì.

Không chỉ là hắn, ngồi ở mặt sau phóng viên đều rất ngạc nhiên, một đám nhìn chằm chằm màn hình chiếu.

Nhìn màn hình chiếu, Matthew cảm giác được di động chấn động một chút, móc ra đến xem liếc nhìn, đây là một tin nhắn, mặt trên chỉ có ngắn ngủi một câu: Công ích quảng cáo đưa lên hoàn tất.

Hắn không nhanh không chậm thu hồi di động, trên màn ảnh lớn lúc này đã có hình ảnh xuất hiện .

Đây là một gian thoạt nhìn tương đương xa hoa phòng ngủ, ngọn đèn tuy rằng sáng sủa, nhưng truyền phát hình ảnh không phải đặc biệt rõ ràng, hơi chút người có kinh nghiệm không khó nhìn ra, này mấy hình ảnh đều là lấy chụp lén góc độ quay chụp .

Chụp lén video? Không ít người nhìn về phía Harvey - Weinstein, không biết này mập mạp làm cái gì quỷ.

Video bắt đầu tĩnh lặng vô thanh, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, tiếp là một nam một nữ đối thoại thanh, giống như trong đó một người hấp độc.

Richardson tổng cảm giác này một nam một nữ thanh âm rất quen tai, đương giọng nữ lại vang lên thời điểm, hắn chợt tỉnh ngộ, này cùng vừa cái kia Amber - Heard nói chuyện thanh âm cơ hồ không có phân biệt !

Tiếp, hắn nghe được giọng nam đồng thời, nghĩ tới thanh âm này nơi phát ra.

Thanh âm này vô số lần tại rạp chiếu phim nghe được, vô số lần ở trong nhà trên TV nghe được, vô số tại phỏng vấn trung nghe đến -- đây là Matthew - Horner thanh âm !

Sau đó, thanh âm chuyển biến trở thành khắc khẩu, hai người thân ảnh xông vào video hình ảnh trong.

Richardson mở to hai mắt nhìn, chỉ cần xem qua Matthew - Horner diễn viên chính điện ảnh nhân, cũng không khó nhìn ra, trong video nam nhân chính là Matthew - Horner bản nhân !

Mà cái kia nữ nhân, là cái kia gọi là Amber - Heard nữ nhân không thể nghi ngờ !

Làm một thực thích Matthew - Horner phóng viên, Richardson đóng dưới ánh mắt, bởi vì nhìn thấy trong video Matthew - Horner động thủ nháy mắt, hắn liền có thể đoán được kế tiếp là cái gì nội dung, thật sự có chút không đành lòng đi xuống xem.

Nhưng hắn lại mở mắt, làm một phóng viên, không thể đối loại này tin tức làm như không thấy.

Tin tức thính nháy mắt ồ lên, bởi vì trong video nội dung rất kinh người .

Màn hình chiếu thượng Matthew - Horner cực độ phấn khởi, trên mặt còn mang theo rõ ràng nôn nóng, tựa hồ nhận đến đặc biệt kích thích, động tác phi thường bạo ngược, này mấy tất cả đều rơi vào cái kia thoạt nhìn phi thường đáng thương nữ nhân trên người.

Hắn kháp Amber - Heard cổ, khiến nàng phía sau lưng hung hăng đụng vào trên tường, Amber - Heard tại phản kháng, nhưng tại đây cường hãn nam nhân trước mặt, giống như bất lực tiểu kê như vậy thừa nhận kia vài bạo ngược, cuối cùng bị xé xả xuống áo, một phen ném đi ra ngoài.

Bóng người đụng vào trên màn ảnh, sau đó hình ảnh biến hắc, thanh âm cũng biến mất.

Tựa hồ Amber - Heard kia bị động va chạm lực lượng phi thường lớn, liên này đài máy quay phim đều đụng hỏng !

Video truyền phát vừa kết thúc, trong sảnh họp báo nhất thời một mảnh ồ lên, mọi người ánh mắt, tề xoát xoát rơi vào Matthew trên người.

Này đoạn video hẳn là chụp lén , nhìn qua vô cùng chân thật, hiện trường không ít người đều có lướt qua lý video kinh nghiệm, không khó nhìn ra video không có trải qua bất cứ xử lý.

Hollywood cuối cùng cự tinh, có hiềm nghi hít thuốc phiện cùng cường bạo !

Không thiếu phóng viên trong đầu đều lóe qua ý nghĩ này, tiếp hưng phấn run rẩy lên, có cái gì so một hủy diệt một Hollywood đại lão, càng có thể để người hưng phấn đâu?

Richardson lại quay đầu nhìn về phía Matthew bên kia, chỉ nhìn đến trong video nam chính thản nhiên ngồi ở trên ghế, vô kinh vô hỉ, phảng phất vừa truyền phát video cùng hắn không có bất cứ quan hệ bình thường.

Đúng vậy, không có bất cứ phản ứng, giống như là này video đối với hắn không có tạo thành bất cứ ảnh hưởng.

Một người tâm đến cùng muốn có bao nhiêu lớn, mới sẽ không nhìn này đoạn video, không nhìn đã nổ tung nồi mấy trăm danh phóng viên, không nhìn này đoạn video dẫn phát cực kỳ nghiêm trọng hậu quả.

Hít thuốc phiện cùng cường bạo !

Đây là đại bộ phận người đều có thể từ trong video đọc đi ra mấu chốt từ.

Richardson rất thất vọng, rất hàn tâm, cũng phi thường khó chịu, này mấy đại minh tinh, này mấy kẻ có tiền, liền không thể thoáng tự ái một điểm sao? Chẳng lẽ nhất định muốn bản thân hủy diệt tài năng thích bay lên đến?

Hắn ánh mắt dời đi, dừng ở trên vũ đài Amber - Heard trên người, nữ nhân này chỉ cần làm ra lên án, Matthew - Horner đem gặp phải cự đại phiền toái, nếu có mặt khác chứng cớ mà nói, lao ngục tai ương......

Richardson không hoài nghi có loại này khả năng, bởi vì sự tình phi thường rõ ràng, Amber - Heard sau lưng đứng Hollywood một vị siêu cấp đại lão -- Harvey - Weinstein !

Mọi người đều biết, Harvey - Weinstein cùng Matthew - Horner mâu thuẫn bén nhọn, thậm chí đã đến không thể điều hòa tình cảnh.

Nghĩ đến đây, Richardson có thể dự kiến, chuyện này chỉ sợ muốn trở thành Matthew - Horner nhân sinh trung bước ngoặt, phía trước là một đường đi cao, sau rất có khả năng trượt xuống đáy cốc.

Không chỉ là phóng viên, ở đây các đồng nghiệp cũng đều nhìn về phía Matthew, trong đó có đồng tình, có coi rẻ, càng nhiều vẫn là sung sướng khi người gặp họa.

Hollywood cuối cùng cự tinh như vậy xong đời, quá tuyệt vời !

Bổng ở nơi nào? Bọn họ nói không nên lời, dù sao đồng hành, vẫn là thân phận , địa vị, thanh danh cùng kêu gọi lực xa xa cao hơn bọn họ đồng hành xong đời, bọn họ liền sẽ cao hứng.

Chúng ta không bằng ngươi, vậy ngươi liền đi xong đời đi !

Meryl - Streep từ Matthew bên kia thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn Harvey - Weinstein liếc nhìn, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, Harvey vẫn là cái kia cường đại Harvey a !

Trách không được trước tin tức hội Harvey muốn cùng chính mình nói những lời này, nguyên lai là chuẩn bị chân tài thực liêu cứng rắn hận Matthew - Horner a.

Làm một nổi tiếng phái tả, một phi thường tích cực nữ quyền phần tử, Meryl - Streep khứu giác dị thường nhạy bén, lập tức từ video liên tưởng đến hiện nay xã hội tình thế, một đoạn này video, đủ để cho Matthew - Horner vạn kiếp bất phục !

Matthew rất bình tĩnh, ngồi ở nhiều như vậy giống như dao ánh mắt bên trong, phảng phất chưa thấy, chỉ là mặt không chút thay đổi ngồi.

Những năm gần đây, kinh lịch qua mấy lần sinh tử thời khắc, trải qua từ không xu dính túi tiểu nhân vật bò đến ức vạn phú hào vị trí, hắn tâm càng trở nên cường đại.

Chân chính cường đại không phải đến từ thân thể, mà là ở chỗ nội tâm.

Một người nội tâm phá vỡ, chẳng sợ hắn là thân cao vượt qua hai mét tráng hán, như cũ yếu đuối.

“Chụp thật phấn khích a.” David - Ellison đột nhiên thấp giọng nói,“Matthew, của ngươi kỹ xảo biểu diễn thật là càng ngày càng tinh xảo .”

Matthew nhàn nhạt nói,“Cám ơn.”

Từ video kết thúc đến hiện tại, bất quá hơn mười giây thời gian, Harvey - Weinstein vẫn đang nhìn chằm chằm Matthew, muốn nhìn thấy hắn kinh hoảng thất thố, nhìn thấy hắn trợn mắt há hốc mồm, nhìn thấy hắn tâm lý phá vỡ......

Này mấy, đều là Harvey - Weinstein muốn nhìn thấy .

Nhưng tình huống cùng hắn tưởng hoàn toàn không giống nhau, Matthew - Horner im lặng ngồi ở chỗ kia, thậm chí còn có nhàn tình cùng David - Ellison nói chuyện phiếm.

“Nếu như vậy, ta lại tiễn ngươi một đoạn đường !”

Harvey - Weinstein hạ quyết tâm, mở ra trước mặt ống nói.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 1005: Trò Hay Vừa Mới Bắt Đầu

[ mọi người có yêu cầu, đã viết đi ra hôm nay tất cả đều thả ra , còn thừa phỏng chừng còn có hai ba chương, mã đi ra lại phát ]

Microphone mở ra, Harvey - Weinstein lớn tiếng nói,“Chư vị ! chư vị, im lặng một chút !”

Này thanh âm nhanh chóng truyền khắp tin tức thính, nguyên bản kêu loạn trường hợp đột nhiên an tĩnh lại, bởi vì ở đây người đều không khó nghĩ đến, đây là một lần có kế hoạch có dự mưu hành động, Harvey - Weinstein chính là tại nhằm vào Matthew - Horner !

Hai Hollywood đại lão trực tiếp va chạm, trong đó một đã cầm ra sắc bén dao, một cái khác thoạt nhìn chỉ có thể làm đợi làm thịt sơn dương.

Nguyên lai Harvey - Weinstein mời bọn họ khi nói kinh người bên trong tin tức chính là này?

Kinh người sao? Dứt khoát rất kinh người , nếu tin tức thả ra đi, toàn mĩ đều sẽ nổ vang, toàn bộ xã hội đều sẽ một mảnh ồ lên, lực ảnh hưởng thậm chí xa xa vượt qua Clinton khóa kéo sự kiện.

Này mấy phóng viên đều cảm giác được, gần mười năm đến giới giải trí tối kinh bạo tin tức muốn phát sinh, không khỏi một đám ngậm miệng, mở ra trong tay các loại thiết bị, kỉ lục dưới này tất đem ghi khắc sử sách một khắc !

Ai đều biết, Matthew - Horner lực ảnh hưởng sớm vượt qua giới giải trí.

Harvey - Weinstein lại một lần nữa nhìn về phía Matthew, người nọ vẫn là ổn tọa như là sơn như vậy.

“Bất quá là mặt ngoài bình tĩnh.” Khóe môi hắn tươi cười rốt cuộc không che được,“Này mấy diễn viên một đám đều kỹ xảo biểu diễn xuất sắc.”

Không lại xem Matthew - Horner, Harvey - Weinstein cao giọng nói,“Trong video nội dung, là Amber - Heard tiểu thư mạo hiểm quay chụp mà được, nàng gặp phi thường không công chính đãi ngộ !”

Hắn thanh âm dần dần biến lớn,“Đây là một lần đáng xấu hổ tính. Xâm sự kiện ! đối với quấy rối tình dục cùng tính xâm phạm hành vi không có bất cứ lấy cớ có thể tìm -- vô luận ngươi là ai, hoặc là bị vây ở cái gì chức vị ! chúng ta tất yếu phải truy cứu đến cùng !”

Lời này leng keng hữu lực, chính khí lẫm liệt, nháy mắt thắng được một mảnh đồng tình.

Chỉ có số ít mấy người biết, toàn Hollywood chân chính cường gian phạm thế nhưng tại nghĩa chính ngôn từ lên án công khai người khác tính. Xâm, thật thật lớn châm chọc.

Nhưng không ai đứng ra, bởi vì qua lại mấy năm nay, biết tình huống người đều tại bảo trì trầm mặc, chỉ cần Harvey - Weinstein vẫn là cái kia cường thế Hollywood đại lão, bọn họ sẽ tiếp tục trầm mặc đi xuống.

Harvey - Weinstein lời nói vừa rơi xuống, liền cấp Meryl - Streep sử ánh mắt, Meryl - Streep cũng mở ra microphone, nói thẳng,“Ta phi thường khiếp sợ, đây là phi thường đáng xấu hổ hành vi ! nếu này mấy đều là thật , loại này hành vi không thể tha thứ !”

Hiện trường nhất thời ồ lên, tuy rằng Meryl - Streep mà nói không có nói bất luận kẻ nào danh tự, nhưng ai cũng biết nàng nhằm vào là Matthew - Horner !

Meryl - Streep một thân chính khí, thần thánh giống như Maria như vậy, phảng phất cả người đều tản ra thánh mẫu quang huy,“Ta cho rằng ở đây truyền thông bằng hữu, đều có trách nhiệm có nghĩa vụ triệt để điều tra lần này sự kiện, hơn nữa truyền tin !”

Matthew thở dài, Hollywood ngôi sao bao gồm chính hắn ở bên trong, quả nhiên đều là quần có bề ngoài gia hỏa, từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, Meryl - Streep cho hắn ấn tượng bao nhiêu hảo a, đặc biệt là [ xuyên Prada Ác Ma ] diễn phi thường bổng, hắn cũng là phần đông xưng hô Meryl - Streep vi “Mai di” nhân trung một thành viên.

Ngẫm lại đi, quốc gia khác fan điện ảnh đều xưng hô nàng vi “Mai di”, có thể nghĩ đối với nàng ấn tượng có bao nhiêu hảo.

Nhưng mà, Hollywood giống như là tại trên màn hình máy tính nhìn thấy phong cảnh như vậy, cách xa xuyên thấu qua máy tính xem, hết thảy đều là như vậy tốt đẹp, đương xâm nhập đến trong đó thăm dò đến cùng thời điểm, mới phát hiện kia duyên dáng phong cảnh thậm chí so ra kém nhà mình mặt sau tiểu thổ sơn.

“Lão đại.” Berti ngồi ở hàng thứ hai, hỏi Elena - Boyar,“Này...... Chính là hôm nay đại tin tức sao?”

Hắn nhớ rõ phi thường rõ ràng, nhà mình lão đại cùng Matthew - Horner ở giữa, kia không phải bình thường bằng hữu, mà là trải qua mười mấy năm khảo nghiệm vững chắc như sắt quan hệ.

Vì sao lão đại muốn tới nơi này xem Matthew - Horner trò hay?

Berti tưởng không rõ, nhìn Elena - Boyar liếc nhìn, lại nghiêng mắt nhìn về phía Matthew - Horner, từ hắn nơi này có thể nhìn thấy Matthew - Horner trắc mặt, Matthew - Horner im lặng ngồi ở chỗ kia, không có bất cứ hoảng loạn, không có một điểm khiếp sợ, không có nửa phần không biết làm sao.

Phảng phất trong sảnh họp báo những người này đều là không khí như vậy, nhằm vào hắn mấy thứ này đều không tồn tại như vậy.

“Đừng có gấp.” Elena - Boyar nhàn nhạt nói,“Trò hay vừa mới bắt đầu !”

Berti lập tức tỉnh ngộ, hôm nay việc này khẳng định sẽ không giống thoạt nhìn đơn giản như vậy.

“Một đám ngu xuẩn !” Elena - Boyar không khỏi lắc lắc đầu,“Làm không rõ trạng huống liền ở nơi này tự high.”

Nàng nói không phải đồng hành, mà là trên vũ đài những người đó, phóng viên tuy rằng ồ lên, nhưng còn không có thất khống, bởi vì chỉ riêng như vậy một chi video muốn hận chết Matthew - Horner mà nói, phân lượng còn hơi hiển không đủ.

Chung quy, làm đương sự Amber - Heard còn không có mở miệng nói ra bất cứ đối Matthew - Horner bất lợi gì đó.

Các phóng viên đều đang chờ Amber - Heard than thở khóc lóc lên án Matthew - Horner, nhưng Amber - Heard lại không có mở miệng nói chuyện ý tứ.

George - Clooney làm Harvey - Weinstein hợp tác phương, lại nghiêng mắt nhìn Matthew Horner bên kia liếc nhìn, nghĩ nghĩ sau, tiếp tục bảo trì trầm mặc.

Julia - Roberts phi thường kỳ quái, đi theo trường một ít ngôi sao bất đồng, nàng cùng Matthew - Horner chẳng những đánh qua giao tế, còn có qua nhất định lý giải, từ Emma - Roberts tại London hành hung Anne - Hathaway sự kiện xử lý thượng xem, Matthew - Horner không giống như là dễ dàng liền có thể để người bắt đến thóp nhân.

Nàng ngầm cùng Emma nói qua, Matthew tại nam nữ chi sự bên trên rất tùy tiện, lại cũng rất cẩn thận, có được rất mạnh phòng bị tâm.

Bỗng nhiên, Julia - Roberts nghĩ tới một sự kiện, Matthew cùng này Amber - Heard dây dưa thời gian rất lâu , tối thiểu hơn một năm khẳng định có.

Cũng không trách được a, Harvey - Weinstein thế nhưng lên kế hoạch thời gian dài như vậy !

Harvey - Weinstein phát hiện Amber - Heard không có mở miệng, lúc này thúc giục nói,“Heard tiểu thư, ngươi có cái gì muốn nói sao?” Hắn chỉ chỉ trong sảnh họp báo phóng viên, nhắc nhở nói,“Nhiều như vậy truyền thông bằng hữu, nhất định sẽ cho ngươi một công chính.”

Chỉ cần Amber - Heard vừa mở miệng, mặt sau lại thích hợp dẫn đường một chút, Matthew - Horner kế tiếp liền đem đối mặt ba đào cuộn trào mãnh liệt sóng to !

Hắn lại nhìn về phía Matthew - Horner bên kia, Matthew - Horner tại cùng David - Ellison nói chuyện.

“Ngồi không yên?” Harvey - Weinstein cười lạnh,“Đây là muốn hướng Ellison gia tộc cầu cứu sao? Hiện tại ai cũng cứu không được ngươi !”

Nhưng Amber - Heard còn không có mở miệng.

Harvey - Weinstein có điểm không kiên nhẫn, lại một lần thúc giục nói,“Heard tiểu thư, ngươi có muốn nói sao?”

Amber - Heard lần này có phản ứng, nhìn thấy Matthew làm một thủ thế,“Ta......”

Tất cả mọi người đang đợi nàng than thở khóc lóc lên án, nàng lại đột nhiên cười,“Ta không có gì đáng nói !”

Lời này vừa ra, Harvey - Weinstein không khỏi sửng sốt một chút, đây là làm cái gì?

Amber - Heard nhìn thấy Harvey - Weinstein sửng sốt béo mặt, trong lòng trào ra nói không nên lời thư sướng, chịu đựng tên hỗn đản này lâu như vậy, rốt cuộc có thể trực tiếp hận phiên hắn !

Harvey - Weinstein chỉ là sửng sốt một chút, nháy mắt phục hồi tinh thần, vừa định mở miệng nói chuyện, đột nhiên phát hiện có tóc vàng nữ phóng viên đứng lên, người này dáng người cực cao, nhìn qua tiếp cận 1m9, phảng phất tại dùng miệt thị ánh mắt nhìn hắn bên này.

“Bây giờ còn không tới hỏi......” Harvey - Weinstein lời còn chưa dứt, phát hiện có Weinstein ảnh nghiệp viên công đem microphone giao đến cái kia nữ nhân trong tay.

Đây là muốn làm gì? Harvey - Weinstein nhịn không được hỏa hướng lên trên lủi, lớn tiếng nói,“Còn không đến hỏi thời gian !”

Tên kia viên công phảng phất không có nghe đến hắn mà nói, như cũ đem microphone giao đến tóc vàng nữ phóng viên trong tay.

Elena - Boyar tiếp nhận microphone, căn bản mặc kệ Harvey - Weinstein nói ra lời, trực tiếp hỏi,“Harvey - Weinstein tiên sinh, chỉ bằng như vậy một đoạn video, liền chỉ trích Matthew - Horner tiên sinh có phải hay không rất trẻ con .”

Harvey - Weinstein đang tại căm tức nhìn thủ hạ viên công, có chút kỳ quái bọn họ vì sao không nghe mệnh lệnh, lúc này nghe được vấn đề, lập tức chuyển ngón tay màn hình chiếu thượng đứng hình hình ảnh, lớn tiếng trách cứ,“Ngươi chẳng lẽ không nhìn video sao? Này còn không có thể thuyết minh vấn đề nghiêm trọng tính?”

Elena - Boyar chững chạc đàng hoàng nói,“Ta nhớ rõ đây là ta xem qua một tuyên truyền phản thuốc phiện công ích quảng cáo trung một đoạn.”

Lời này truyền đến ở đây mọi người trong lỗ tai.

Các phóng viên đều ngây ngẩn cả người, bọn họ biết Elena - Boyar là ai, cứ việc đối phương là tại nổi tiếng bát quái trang web TMZ công tác, lại là này gia trang web cao tầng một trong, loại này nghiêm trọng sự kiện thượng khẳng định sẽ không nói hưu nói vượn.

Elena - Boyar ngữ tốc phi thường mau, không đợi Harvey - Weinstein có bất cứ phản ứng, ngay lập tức nói,“Này cùng ta xét duyệt qua một điều công ích quảng cáo trung đoạn ngắn hoàn toàn giống nhau ! a, đúng, đoạn quảng cáo này tại TMZ trang web trên trang đầu khẳng định có thể tìm đến, chúng ta TMZ luôn luôn phản đối thuốc phiện.”

Ở đây này mấy phóng viên phân phân lấy di động ra hoặc là máy tính bảng, mở ra TMZ trang web, quả nhiên thấy được thứ nhất hình ảnh có chút cùng loại quảng cáo bản khối.

“Này không có khả năng !” Harvey - Weinstein hoàn toàn liền không tin tưởng Elena - Boyar mà nói.

Vì hôm nay, hắn lên kế hoạch chừng hơn một năm thời gian, như thế nào có thể sẽ ra ngoài ý muốn?

Hắn không tự giác nhìn về phía Amber - Heard, bỗng nhiên phát hiện Amber - Heard đang tại hướng về phía hắn cười, kia tươi cười giống cái gì? Giống như là qua lại hắn cười nhạo kia vài cả ngày nằm mơ đương ngôi sao xinh đẹp nữ hài như vậy.

Elena - Boyar còn nói thêm,“Theo ta được biết, đoạn quảng cáo này là Liên Hiệp Quốc phụ nữ cùng nhi đồng ngân sách hội, Liên Hiệp Quốc nạn dân thự, Liên Hiệp Quốc cấm độc thự, toàn mỹ phụ nữ liên hợp hội cùng liên bang điều tra cục cộng đồng hợp tác đẩy ra , không chỉ TMZ, tại rất nhiều trang web bên trên hẳn là đều có thể tìm đến.”

Nàng bỗng nhiên triều Harvey - Weinstein bên kia lộ ra một dị thường xán lạn tươi cười,“Ta đề nghị, vì khiến các vị bằng hữu xem càng rõ ràng, tại trên màn hình lớn đưa lên đoạn quảng cáo này.”

Harvey - Weinstein bỗng nhiên ý thức được không ổn, nhưng hắn vẫn là không tin nữ nhân này nói lời nói.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 1006: Loại Bỏ U Ác Tính

Tại mọi người nhìn chăm chú trung, cự đại màn hình chiếu bên trên lại sáng lên hình ảnh, nhưng cùng lần trước bất đồng, trên hình ảnh trước xuất hiện một hàng chữ mẫu -- trân ái sinh mệnh, rời xa thuốc phiện !

Sau đó, kia chụp lén bàn hình ảnh lại một lần xuất hiện, nhưng không phải phía trước kia vài, mà là Matthew - Horner phun ra một hơi thuốc, trên mặt xuất hiện một loại quỷ dị thỏa mãn biểu tình, tiếp Amber - Heard xuất hiện ở hình ảnh trong, lớn tiếng chỉ trích Matthew - Horner hít thuốc phiện.

Này hai người nổi tranh chấp, thuốc phiện mang đến phấn khởi bắt đầu hiện ra, Matthew - Horner đột nhiên điên cuồng lên, đối Amber - Heard động thủ.

Hình ảnh chợt lóe, lần trước truyền phát chụp lén video xuất hiện , có lẽ là có phía trước kia vài, một lần này không ai lại cho rằng này video là chân thật chụp lén , ngược lại cảm giác Matthew - Horner diễn thật tốt a, đem một người hít thuốc phiện quá lượng sau cái loại này điên cuồng bộ dáng hoàn mỹ suy diễn đi ra.

“Nguyên lai Matthew - Horner kỹ xảo biểu diễn hảo đến loại trình độ này .” Julia - Roberts quay đầu nhìn hình ảnh, nhỏ giọng nói thầm một câu.

Liền tại nàng bên cạnh, Meryl - Streep mặt không chút thay đổi, ánh mắt lại đang không ngừng chuyển động, này video đến từ Liên Hiệp Quốc cấm độc thự trang web chính thức, không có khả năng có vấn đề !

Này video nếu có vấn đề, Liên Hiệp Quốc chẳng phải là chê cười?

“Ta giống như nói sai lời a.” Meryl - Streep nhanh chóng ý thức được điểm này,“Nên như thế nào bổ cứu?”

Video còn tại chiếu phim, Bob - Weinstein lặng lẽ ngoắc ngón tay, vài danh thân cao thể tráng hắc tây trang lặng lẽ đi lên vũ đài, đứng ở Harvey - Weinstein phía sau không xa địa phương.

Nếu quyết định muốn động thủ, liền không có khả năng lại cho nhân cơ hội phiên bàn, hắn nói cái gì đều sẽ không khiến Harvey - Weinstein rời đi nơi này.

Harvey - Weinstein gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình lớn video, có thể rõ ràng nhìn thấy video góc phải bên dưới kia vài hợp tác quay chụp công ích quảng cáo cơ cấu dấu hiệu.

Đối với hắn như vậy xã hội nhân vật nổi tiếng đến nói, này mấy dấu hiệu rất dễ dàng phân biệt, toàn mỹ phụ nữ liên hợp hội, Liên Hiệp Quốc cấm độc thự đẳng bộ môn, còn có liên bang điều tra cục.

Này không có khả năng là giả , Matthew - Horner cũng không khả năng chỉ huy Liên Hiệp Quốc cấm độc thự cùng toàn mỹ phụ nữ liên hợp hội.

“Sao thế này?” Harvey - Weinstein trong lòng tự hỏi,“Này đến cùng là sao thế này?”

Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Amber - Heard, nữ nhân này không nhìn video, vẫn đúng đúng bên này cười, tươi cười trung tựa hồ mang theo vô tận trào phúng.

Trên màn hình lớn, Amber - Heard đụng lên máy quay phim, hình ảnh lại chớp động, Amber - Heard gọi cho báo nguy điện thoại, rất nhanh cảnh sát đuổi tới, cùng điên cuồng trung Matthew - Horner xoay đánh vào cùng nhau, giống như điên hổ Matthew - Horner liên cảnh sát đều không bỏ qua, còn phóng ngã hai danh cảnh sát.

Kế tiếp hình ảnh, Matthew - Horner bởi vì hít thuốc phiện, tàng độc cùng nhân thân thương tổn lang đang bỏ tù, từ xa hoa hào trạch chuyển vào keo kiệt ngục giam.

Cuối cùng, lại là một hàng chữ to thiểm đi ra -- rời xa thuốc phiện chính là rời xa thương tổn cùng bi kịch !

Video truyền phát kết thúc, phụ đề lóe ra đến, đầu tiên là hợp tác quay chụp kia vài cơ cấu, một đám danh tự đại biểu cho rất nặng phân lượng.

Tiếp, công ích quảng cáo chế tác nhân viên danh tự xuất hiện.

Đạo diễn: James Wan.

Diễn viên chính: Matthew - Horner, Amber - Heard.

Nhìn thấy nơi này, không cần làm bất cứ giải thích, cũng không cần giải thích, ở đây mấy trăm danh phóng viên đều minh bạch đây là có chuyện gì, ném về phía Matthew ánh mắt tất cả đều thay đổi: Trách không được như vậy bình tĩnh, nguyên lai hết thảy đều trong khống chế.

Richardson nhẹ nhàng thở ra, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, Matthew - Horner tại trên sinh hoạt cá nhân xác thật rất hỗn loạn, nhưng ở trên công ích luôn luôn không thể xoi mói, lần này cũng giống nhau.

Là chính mình suy nghĩ nhiều a.

Không đúng ! không phải chính mình suy nghĩ nhiều ! hắn ngẩng đầu nhìn hướng sắc mặt âm trầm Harvey - Weinstein, rõ ràng là gã này cố ý lầm đạo truyền thông, cố ý vu oan giá họa cho Matthew !

“Ti bỉ ! vô sỉ !” Richardson nghe đến mặt sau có người tại nói thầm,“Này Harvey - Weinstein thật ghê tởm a !”

Có người phụ họa,“Chính là a ! rõ ràng Matthew - Horner là hảo tâm làm công ích, dùng loại này gần như chân thật phương thức nói cho mọi người thuốc phiện nguy hại, Harvey - Weinstein lại lợi dụng này nói xấu Matthew, ta còn chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ lạn nhân !”

Phụ đề lạc tẫn, trong sảnh họp báo bộc phát ra xa xa vượt qua vừa rồi ồn ào, sở hữu phóng viên đều sợ ngây người, Harvey - Weinstein thế nhưng công khai nói xấu Matthew - Horner !

Richardson thứ nhất đứng lên, cũng không cần microphone, lượng ra bản thân lớn giọng,“Harvey - Weinstein tiên sinh, xin hỏi ngươi như thế nào giải thích video vấn đề?”

Hiện trường tuy rằng hỗn loạn, nhưng Richardson vấn đề một chữ không sót lọt vào Harvey - Weinstein trong lỗ tai.

“Mọi người yên lặng một chút !” Cầm microphone Elena - Boyar lớn tiếng nói,“Yên lặng một chút !”

Rất ít gặp , sở hữu phóng viên đồng thời im lặng xuống dưới, muốn nhìn một chút Harvey - Weinstein như thế nào trả lời.

Harvey - Weinstein mặt không chút thay đổi, khóe mắt dư quang từ Amber - Heard trên người phiết qua, không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là nữ nhân này động tay động chân !

Hảo ! phi thường tốt ! đợi hôm nay qua đi, chính mình muốn hảo hảo thu thập nàng !

Không hề nghi ngờ, hiện tại gặp phải một cự đại phiền toái, nhưng Harvey - Weinstein không rút lui có trật tự, bởi vì hắn tự tin còn có thể giải quyết này phiền toái.

Chẳng phải chính là truyền phát một chi video sao? Chẳng phải chính là ẩn ẩn nói chút mục đích tính mà nói sao? Chính mình hướng Matthew - Horner công khai giải thích liền là, hiện tại giải thích nhiều lắm mặt mũi bị hao tổn, quay đầu hắn lại tìm cơ hội đem Matthew - Horner tên hỗn đản này, còn có Amber - Heard cái kia biểu tử, cùng nhau hướng chỗ hiểm chỉnh !

Trước ngắn ngủi cúi đầu tránh thoát đi, này không có cái gì không thể nhận .

Về phần Matthew - Horner đuổi theo không buông, kia lại có thể thế nào? Loại sự tình này liền tính khởi tố đến pháp viện, cũng chính là bồi tiền cùng công khai giải thích sự.

Harvey - Weinstein nhiều năm như vậy sớm liền hỗn thành lão bánh quẩy, biết chính mình nhất thời đại ý, thế nhưng khiến hai tiểu gia hỏa lừa.

Cũng phải a, nhiều năm như vậy rất thuận .

Giờ khắc này, hắn đột nhiên có loại giác ngộ, quá mức thuận lợi kết quả chính là khinh thường, sau đó có hôm nay xấu hổ cục diện.

Harvey - Weinstein không đáp lại Richardson vấn đề, ngược lại nhìn về phía Matthew bên kia, Matthew lại vẫn vững vàng ngồi ở trên ghế, tựa hồ cùng vừa rồi không có bất cứ phân biệt.

“Đối với vừa phát sinh sự, ta phi thường xin lỗi !” Harvey - Weinstein rất trực tiếp, đứng lên liền hướng Matthew bên kia hơi hơi cúi đầu,“Ta hướng Horner tiên sinh chân thành giải thích !”

Gần nhất mấy năm nay, hắn lúc nào công khai hướng nhân phục qua nhuyễn, trong lòng khó tránh khỏi hỏa đại, nhịn không được nói,“Ở chuyện này, ta cũng là nhận đến che giấu !”

Harvey - Weinstein nhìn về phía Amber - Heard bên kia,“Là nàng hướng ta cung cấp này đoạn video, hơn nữa che giấu chân thật tình huống ! vì nói xấu Matthew - Horner, nàng thậm chí hướng ta triển lãm một điều dính đầy thể dịch quần lót !”

Hắn cấp Bob - Weinstein sử ánh mắt, khiến Bob - Weinstein người đóng nhổ Amber - Heard microphone, dựa theo huynh đệ hai người ăn ý, Bob - Weinstein khẳng định có thể lý giải hắn ý đồ.

Nhưng Bob - Weinstein phảng phất không có nhìn thấy như vậy, cái gì cũng không có làm.

Harvey - Weinstein nhanh chóng đóng lại mic phong, đối ngồi tại bên cạnh Bob - Weinstein nói,“Bob.” Đẳng Bob - Weinstein quay đầu đến, hắn lại nhanh chóng nói,“Khiến bảo an mang đi Amber - Heard.”

Bob - Weinstein vẫn là cái gì cũng không có làm.

“Nói dối ! Harvey - Weinstein đang nói dối !” Amber - Heard lúc này lớn tiếng nói,“Harvey - Weinstein không chỉ một lần uy hiếp ta, nếu ta không hợp trợ hắn đối phó Matthew, khiến cho ta tại Hollywood tiếp không đến bất cứ công tác, hắn lần nữa bức bách ta, ta mới cầm một phần không có khả năng xúc phạm tới Matthew gì đó ứng phó hắn.”

Nàng có vẻ phi thường phẫn nộ,“Hắn muốn ta giả tạo Matthew hưng xâm chứng cớ, ta không có biện pháp, liền lấy một con chó liếm qua quần lót cho hắn.”

Lời này vừa ra, mãn đường ồn ào cười to, tiếng cười càng lúc càng lớn, trong đó cười nhạo ý vị, dù là ai đều có thể nghe được đi ra.

Harvey - Weinstein mặt đỏ lên, hôm nay này hết thảy đều rất quỷ dị , video là giả , Amber - Heard sớm liền đầu phục Matthew - Horner, liên Bob - Weinstein hắn đô chỉ huy bất động ......

Đây là làm sao? Vấn đề đến cùng ra ở đâu?

Đối mặt vài trăm nhân cười nhạo, Harvey - Weinstein có lẽ là tuổi lớn, đầu chuyển động tốc độ cũng chậm , trong lúc nhất thời thế nhưng có chút mơ hồ.

Bởi vì hắn cảm giác được sự tình không đúng, lại không nghĩ ra mấu chốt ở nơi nào.

Hôm nay việc này sau, hắn xác thật sẽ danh dự quét rác, lại như cũ là Hollywood đại lão, có cường đại thế lực, chỉ cần ứng phó qua hiện tại xấu hổ trường hợp, quay đầu tự nhiên có thể nhất nhất trả thù.

Matthew - Horner trông cậy vào điểm ấy sự liền tưởng vặn ngã hắn? Khả năng sao? Cũng quá nhỏ nhìn hắn Harvey - Weinstein .

Cùng Harvey - Weinstein ngồi ở một loạt nhân, Julia - Roberts thủy chung trầm mặc, Meryl - Streep chỉ hi vọng mọi người quên mất nàng vừa từng nói lời, Matt - Damon cùng Ben Affleck làm không rõ lắm trạng huống, Quentin - Tarantino này lưu manh chỉ là tại xem kịch vui.

Hàng đầu tiên trung, Uma - Thurman cũng tại cười, hơn nữa là không lưu tình chút nào cười nhạo, nàng tưởng cười nhạo Harvey - Weinstein lâu lắm .

George - Clooney lại lâm vào tự hỏi, đây là một rất có đầu não nhân, phát sinh việc này, khiến hắn ngửi được nồng đậm âm mưu hương vị.

“Ta tuyên bố......” Harvey - Weinstein mở ra microphone, vừa định nói chuyện, bỗng nhiên phát hiện hắn thanh âm rất nhỏ, microphone quỷ dị không nhạy .

Đây là có chuyện gì?

“Chư vị, ta vi sự tình hôm nay cảm thấy tiếc nuối.” Bob - Weinstein đột nhiên mở miệng ,“Ta ở đây thanh minh, này mấy toàn thuộc về Harvey - Weinstein cá nhân hành vi, cùng Weinstein ảnh nghiệp không quan hệ !”

Harvey - Weinstein sửng sốt há to miệng, phía trước phát sinh hết thảy, cũng không bằng Bob - Weinstein này một câu mang cho hắn chấn động đại.

Nhà mình tiểu đệ đây là muốn làm gì?

“Bob !” Harvey - Weinstein giận dữ hét.

Nhưng này tiếng rống không có bất cứ dùng, Bob - Weinstein biết, nếu bắn ra tên, liền không thu hồi đến đạo lý, nói,“Hôm nay, trận này tin tức tuyên bố hội, Weinstein ảnh nghiệp muốn loại bỏ bên trong u ác tính !”

Lời này âm vừa lạc, tin tức thính đại môn mở ra, mười mấy người lục tục đi đến.

Các phóng viên quay đầu nhìn, này mấy đều là nữ nhân, hơn nữa có chút danh khí còn rất lớn.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 1007: Tố Cáo

Nghe được tiếng bước chân, Richardson quay đầu nhìn về phía sau, đi vào người đến cơ hồ tất cả đều là nữ tính, trừ phía trước người kia.

Đi ở mặt trước nhất , là một hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi, Richardson gặp qua hắn, xác thực điểm đến nói, người này tại New York có chút danh khí, chung quy hắn là Woody Allen nhi tử, hơn nữa có tiếng muốn vặn ngã chính mình lão tử.

“Ronan - Farrow?” Richardson hồ đồ ,“Hắn tới nơi này làm cái gì?”

Harvey - Weinstein không biết phía trước người là ai, nhưng mặt sau kia vài nữ nhân, hắn lại có ấn tượng, thậm chí đại bộ phận còn có thể gọi ra danh tự.

Rose McGowan, Asia Argento, Lucia - Evans......

Đây là...... Đây là từng cùng hắn từng xảy ra quan hệ kia vài nữ nhân? Harvey - Weinstein dùng cường số lần quá nhiều, bắt đầu khi có điểm nghi hoặc, một hồi lâu mới xác định, đây chính là hắn dùng cường những người đó !

Các nàng muốn làm cái gì? Không tưởng tại Hollywood lăn lộn sao?

Harvey - Weinstein đằng đứng lên, dùng phảng phất có thể giết chết nhân ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm này mấy nữ nhân, tựa hồ tại gia tăng áp lực.

Qua lại, tại hắn gia tăng áp lực dưới, kia vài nữ diễn viên không có gì không nén giận.

Nhưng một lần này, không có nhân lùi bước, các nàng trực tiếp đi tới nghênh qua Elena - Boyar bên cạnh.

Ronan - Farrow lớn tiếng nói,“Chúng ta thỉnh cầu truyền thông bằng hữu cấp một cơ hội, có thể cho này mấy Harvey - Weinstein người bị hại một chút thời gian.”

Harvey - Weinstein biết sự tình không quá diệu, vội vàng nhìn về phía Matthew bên kia, Matthew vẫn là an ổn ngồi, một chút không nói gì thêm làm cái gì ý tứ.

Matthew phi thường bình tĩnh, cảnh này trọng yếu nhất là mưu đồ bộ phận, đến hôm nay đã không thể nghịch chuyển, cũng không cần hắn mở miệng hoặc là tự mình lên sân.

Này mấy người bị hại cùng theo sau lên sân trò hay, đủ để cho Harvey - Weinstein xong đời.

Tự mình lên sân cũng có vẻ rất không có cách điệu .

Từng Thái Bình Dương bờ bên kia mạng internet có câu nói rất đúng, bất động thanh sắc trang bức, mới là chân chính cao bức cách a !

Lại nói, liền tính hắn không nói lời nào, Harvey - Weinstein sẽ không biết này hết thảy đều là hắn làm ? Chỉ cần hắn biết, cái loại này chạy show lâm ly trả thù khoái cảm, là có thể khiến hắn thỏa mãn.

Nhìn thấy Harvey - Weinstein ném lại ánh mắt, Matthew từ giữa có thể đọc đến phẫn nộ cùng e ngại.

Phẫn nộ là vì hôm nay cục diện hoàn toàn vượt qua Harvey - Weinstein chưởng khống, e ngại là vì Harvey - Weinstein nhớ rõ đối với này những nữ diễn viên làm qua cái gì.

Matthew đối Harvey - Weinstein nhẹ nhàng gật gật đầu, nhẹ nhàng phất tay làm “Tái kiến” Thủ thế.

Nhìn Matthew kia bình tĩnh mà lại soái khí khuôn mặt, Harvey - Weinstein ở sâu trong nội tâm đột nhiên nổi lên một luồng ý lạnh, đây đều là Matthew - Horner làm ? Người này rất đáng sợ ! chẳng lẽ hắn là Ác Ma?

Harvey - Weinstein phi thường hiếm thấy cảm giác được sợ hãi, ở đây có mấy trăm gia truyền thông, còn tại thông qua TV cùng internet livestream, liền tính hắn quan hệ xã hội năng lực lại cường, cũng vô pháp thu phục nhiều như vậy truyền thông phóng viên.

Duy nhất có thể khiến hắn an ủi chính mình , chính là trong những người này hẳn là không có thiết thực chứng cớ.

Nhưng hắn không thể xác định điểm này, bởi vì hắn qua lại đều là lấy thế cường hành áp nhân, căn bản không phải rất chú ý.

“Tuyên bố hội chấm dứt !” Harvey - Weinstein rống lớn nói,“Tuyên bố hội chấm dứt !”

Đuổi đi này mấy phóng viên, đuổi đi những người này, đây là hi vọng cuối cùng sở tại.

Nhưng không có nhân nghe lời hắn, cũng không có một người chịu rời đi.

“Hiện tại kết thúc !” Harvey - Weinstein xả ra lớn nhất giọng,“Bảo an ! Weinstein ảnh nghiệp nhân, đem xông tới nhân đuổi ra đi ! hiện tại thanh trường !”

Matthew hai tay ôm ngực, thưởng thức Harvey - Weinstein khó thở hổn hển.

David - Ellison đã cười đến không kịp khép miệng , ở bên cạnh nói thầm,“Lúc này lại có ly rượu, liền càng thích !”

Trong sảnh họp báo bảo an cùng Weinstein ảnh nghiệp viên công, không ai nghe theo Harvey - Weinstein phân phó, ngược lại một đám nhìn về phía Bob - Weinstein.

Harvey - Weinstein quay đầu, rống lớn nói,“Bob !”

Bob - Weinstein vỗ dưới microphone, lập tức nói,“Tuyên bố hội tiếp tục, làm cho bọn họ nói.”

Harvey - Weinstein nháy mắt cảm giác được hơi lạnh thấu xương, xoay người liền muốn rời đi, lại phát hiện bốn mặc hắc tây trang tráng hán, liền đứng ở hắn phía sau.

Rose McGowan đã từ Ronan - Farrow trong tay tiếp nhận microphone, nói đơn giản dưới Harvey - Weinstein đối với nàng dùng cường sự, cuối cùng lại lên án nói,“Harvey - Weinstein muốn thanh toán ta một trăm vạn dollar, khiến ta ký tên một phần bảo mật hiệp nghị, tại bị Weinstein cường gian một chuyện bên trên bảo trì trầm mặc.”

Nàng vẻ mặt nghiêm túc,“Nhưng ta cự tuyệt , ta không muốn hắn tiền, này tiền khiến ta cảm giác ghê tởm. Ta hiện tại quyết định đem sự tình chân tướng nói ra, lấy cầu đạt được công chính !”

“Nói xấu !” Harvey - Weinstein lớn tiếng phản bác,“Đây là rõ đầu rõ đuôi nói dối !”

Nghe xong Rose McGowan mà nói, hắn cũng không vội ở đi, chỉ có ngôn ngữ mà nói, không có bao nhiêu đại tác dụng, hắn chỉ cần cắn chặt phản bác chính là.

Theo sau, Asia Argento cùng Lucia - Evans đám người cũng nhất nhất hướng phóng viên nói lên chính mình tao ngộ.

Nghe xong những người này mà nói, Harvey - Weinstein lại thở ra nhẹ nhõm một hơi, những người này đến hiện tại đều nói không, một phần chứng cớ cũng lấy không ra đến, hơn nữa đều là chút không biết tên tiểu diễn viên, dù cho trong đó danh khí lớn nhất Rose McGowan, cũng bất quá là tam tuyến.

Như vậy diễn viên, lực ảnh hưởng có thể có bao nhiêu đại.

Phanh --

Tin tức thính môn lại bị nhân mở ra, một dáng người cao gầy nữ nhân đi đến, ở đây không một không biết nàng, đây là lãng nữ quay đầu Angelina - Jolie.

Tại cửa, Angelina - Jolie tiếp muốn tới một chi microphone, vừa đi vừa nói chuyện,“[ tùy tâm sở dục ] quay chụp phía trước, Harvey - Weinstein mời ta đi hắn Beverly hào trạch khởi công làm hội nghị, kết quả hắn đối với ta giở trò, cũng đề nghị đi phòng ngủ tiến hành mát xa, ta trốn thoát.”

Nàng dần dần đi đến Ronan - Farrow bên cạnh,“Bởi vậy ta quyết định lại cũng không cùng hắn hợp tác, mà cảnh cáo cùng hắn có hợp tác người khác. Loại này đối nữ tính hành động tại bất cứ lĩnh vực, bất cứ quốc gia đều là không thể khoan nhượng !”

Buông xuống mic phong, Angelina - Jolie cùng Rose McGowan đẳng người bị hại nhất nhất ôm.

“Ngươi như thế nào thỉnh đến nàng?” David - Ellison hảo kỳ hỏi.

Matthew nhẹ nhàng bâng quơ nói,“Hiện tại Jolie chính nghĩa bạo bằng, ta nghe Ronan nói nàng lúc tuổi trẻ cũng bị gây rối qua, liền cùng Ronan cùng đi thấy nàng, rất dễ dàng liền đem nàng gọi tới .”

Angelina - Jolie dứt khoát chính là đi cực đoan điển hình, lúc tuổi trẻ đi một loại cực đoan, hiện tại đi lên rõ ràng tương phản một loại khác cực đoan.

“Nói dối ! nói xấu !” Harvey - Weinstein như cũ thề thốt phủ nhận,“Này tất cả đều là không khẩu bịa đặt nói dối !”

Angelina - Jolie lại giơ lên một Usb, nói,“Năm đó ta cũng có chút lo lắng, cho nên vụng trộm quay chụp vài thứ, đây là bản chính.”

Lập tức có người tiếp nhận USB, đưa đến thao tác máy chiếu nhân bên kia.

Matthew quay đầu nhìn Angelina - Jolie liếc nhìn, so với trên đài bao giờ cũng là đem chính mình trang điểm thành thánh mẫu Meryl - Streep, thanh danh càng kém Angelina - Jolie ngược lại càng như là thật thánh mẫu.

Trách không được lần đầu tiên gặp được Angelina - Jolie khiến cho chính mình giúp nàng đi quay lén băng ghi hình, nguyên lai nàng sớm liền trải qua a.

“Không chuẩn phóng !” Harvey - Weinstein không có microphone, chỉ có thể xả ra giọng kêu.

Nhưng không ai nghe hắn , Bob - Weinstein trù bị hôm nay tin tức tuyên bố hội, nơi này căn bản không có Harvey - Weinstein nhân.

Rất nhanh, video phóng ra, không phải phi thường rõ ràng, lại cũng đầy đủ để người thấy rõ mấu chốt nhất nội dung.

Trong video, tuổi trẻ rất nhiều Harvey - Weinstein yêu cầu Angelina - Jolie cho hắn mát xa, bị cự tuyệt sau, lại tưởng cường hành khiến Angelina - Jolie nằm xuống tách ra chân, cho nàng làm K cùng J linh tinh sự.

Sau đó, màn ảnh đung đưa lên, Angelina - Jolie chạy mất.

Video vừa phóng xong, Angelina - Jolie liền lớn tiếng nói,“Đây là bản chính, nguyên kiện ta giao cho liên bang điều tra cục, nga...... Đúng, ta cùng các nàng......”

Nàng chỉ chỉ Rose McGowan đám người,“Chúng ta đã hướng liên bang điều tra cục báo án !”

Hiện trường một mảnh yên tĩnh, Richardson trước nhìn nhìn Angelina - Jolie, không tự giác quay đầu nhìn Matthew Horner, sau đó hắn phát hiện rất nhiều người đều đang làm giống nhau động tác, đều đang nhìn im lặng ngồi ở trên ghế, từ bắt đầu đến hiện tại, không có công khai nói qua một câu Matthew - Horner.

Tất cả mọi người ý thức được, việc này cùng Matthew - Horner tuyệt đối thoát không được quan hệ.

Sau đó, Richardson cùng chung quanh mấy người nhìn về phía Harvey - Weinstein, đột nhiên nhịn không được muốn cười, bởi vì này mập mạp thật sự là rất khôi hài .

Này mập mạp muốn dùng cường bạo nữ tính này tội danh phá đổ Matthew - Horner, kết quả đâu, bị Matthew - Horner trực tiếp dùng đồng dạng tội danh đến lần phản sát.

Hơn nữa Harvey - Weinstein thoạt nhìn không có một chút phản kháng khả năng.

Ronan - Farrow lúc này lớn tiếng nói,“Ta phí thời gian gần ba năm, thu thập đến Harvey - Weinstein hưng xâm gần trăm tên nữ tính rất nhiều chứng cớ, cụ thể đưa tin ngày mai sẽ tại [ New York thời báo ] thượng đăng báo. Mặt khác, sở hữu chứng cớ ta đều chuyển giao đến liên bang điều tra cục trong tay.”

Nghe những lời này, Harvey - Weinstein trực giác phải chính mình muốn bị đóng băng như vậy, lại một lần nữa nhìn về phía Matthew bên này.

Matthew rốt cuộc không lại banh mặt, đột nhiên đối Harvey - Weinstein cười cười.

“Ta là Bob - Weinstein, Weinstein ảnh nghiệp chấp hành tổng tài.” Bob - Weinstein lúc này lớn tiếng nói,“Đối với Harvey - Weinstein hành vi, Weinstein ảnh nghiệp bên trong có điều nghe thấy, nhưng chúng ta quá khứ sợ hãi với quyền thế, không có đúng lúc công khai hắn tội ác, đối với này vạn phần xin lỗi !”

Ở đây truyền thông phóng viên không ai lại hoài nghi vừa lên án, liên Harvey - Weinstein đệ đệ đều nói như vậy , khẳng định đều là sự thật.

Bob - Weinstein cao giọng nói,“Liền tại ngày hôm qua, Weinstein ảnh nghiệp khẩn cấp triệu tập công ty ban giám đốc, nhất trí quyết định huỷ bỏ Harvey - Weinstein sở hữu chức vị ! ta lại đại biểu Weinstein ảnh nghiệp ban giám đốc tuyên bố, khai trừ Harvey - Weinstein !”

Harvey - Weinstein quay đầu nhìn chính mình đệ đệ, đầy mặt đều là không thể tin, hai chân đột nhiên vô lực, một mông ngồi ở trên ghế.

Đây là trắng trợn phản bội !

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 1008: Chúng Bạn Xa Lánh

[ hôm nay đổi mới năm chương, sở hữu tồn cảo tất cả đều phóng ra đến , mặt sau còn có hai đến ba chương không mã, tuần này liền kết thúc , canh năm cầu một đợt đánh thưởng !]

Ngồi ở trên ghế, Harvey - Weinstein trực giác được khổ sở, đau lòng cùng băng lãnh, ngốc ngốc nhìn Bob - Weinstein, đây là chính mình tín nhiệm nhất nhân a, đây là chính mình thân đệ đệ a, chính mình đem toàn bộ công ty giao cho hắn xử lý, vì sao hắn muốn phản bội chính mình?

“Khụ -- khụ --”

Cái loại này bị chí thân phản bội cảm giác, khiến Harvey - Weinstein vô cùng tâm tắc cùng thống khổ, phẫn nộ dưới một ngụm nước miếng sặc đến trong yết hầu, kịch liệt ho khan lên.

Khụ thanh rất lớn, rất kịch liệt, tựa hồ mang đi hắn sở hữu khí lực, trong lúc nhất thời thế nhưng đứng cũng không đứng dậy được.

“Đây là đang làm cái gì?” David - Ellison nhìn Harvey - Weinstein, phi thường khinh thường,“Trang đáng thương sao?”

Matthew bình tĩnh nói,“Vô luận hắn trang cái gì, hôm nay kết quả đều sẽ không biến.”

Mặc kệ là hiện tại, vẫn là quá khứ, hắn đều không là mềm lòng nhân, lại càng không là cái loại này đồng tình tâm tràn lan nhân.

Đừng nói Harvey - Weinstein trang đáng thương, liền tính hắn có bản lĩnh giả dạng làm một B, cũng như thường bị sét đánh.

Harvey - Weinstein vô lực chậm rãi quay đầu, nhìn về phía ở đây an bảo cùng Weinstein ảnh nghiệp viên công, kỳ vọng có người có thể đứng ở hắn bên này, cho dù là lên tiếng ủng hộ hắn một câu, cũng sẽ cho hắn một lần nữa đứng lên lực lượng.

Nhưng nhân viên bảo vệ đối với hắn làm như không thấy, Weinstein ảnh nghiệp viên công xem đều không nhìn hắn.

Những người này tất cả đều phản bội hắn a ! này mấy đáng xấu hổ kẻ phản bội !

Cô độc cùng bất lực ùa lên trái tim, Harvey - Weinstein lại nhìn về phía đối diện, lấy TMZ cái kia nữ phóng viên cùng Woody Allen kia ngốc nhi tử cầm đầu nhân, còn tại đối với hắn lên án, trên màn hình lớn tựa hồ lại truyền phát ghi âm cùng video, tất cả đều là đối với hắn cực kỳ bất lợi chứng cớ.

Truyền thông phóng viên đầu tiên là ồ lên, tiếp lãnh tĩnh, dùng trong tay thiết bị ghi lại hiện trường phát sinh hết thảy, sau đó lại là phẫn nộ.

Tuy rằng ai đều biết Hollywood không phải tịnh thổ, ngăn nắp lượng lệ bề ngoài, che giấu rất nhiều tội ác, nhưng đại bộ phận người đều không hề nghĩ đến, vị này Hollywood đại nhân vật, thế nhưng cường gian như vậy nữ nhân.

Richardson phẫn nộ nắm chặt quyền đầu, làm một danh tư thâm phóng viên, coi như là nhìn quen nhân thế gian xấu xí, nhưng hắn huyết không có lạnh lẽo, này nhân tính cực hạn xấu xí, vẫn là khiến hắn nhịn không được muốn phát tác.

Nhất định phải sáng tỏ Harvey - Weinstein chân diện mục ! nhất định phải khiến này mập mạp tại toàn mĩ thậm chí toàn thế giới dư luận sóng triều trung xong đời !

Phàm là có điểm chính nghĩa nhân, lúc này nghĩ đến sẽ không là cái gì Hollywood giao dịch, mà là như thế nào tại phần mình trên truyền thông nộ hận Harvey - Weinstein !

Meryl - Streep banh bộ mặt, tự hỏi có phải hay không thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ đi ra? Nhưng vừa nàng phi thường sai lầm đứng ở Harvey - Weinstein kia một bên, liền như vậy rời khỏi mà nói, truyền thông phóng viên khẳng định sẽ không bỏ qua nàng.

Chính mình vẫn quảng cáo rùm beng nữ quyền tiên phong, này cần nhất nữ quyền thời điểm chạy trốn, nhân thiết liền băng a.

“Ta nên làm như thế nào?”

Meryl - Streep còn tại tự hỏi, Julia - Roberts lại đầy mặt nghiêm túc, chỉ là miệng rộng mân thành một đường, tựa hồ giống đang cười.

Rất phấn khích , thật là rất phấn khích .

Nàng nhịn không được cảm thán, Harvey - Weinstein tự xưng là cường đại, tại rõ ràng là Matthew - Horner xách động trận này thế công trung, lại không kham một kích.

Qua đi vô luận công chúng vẫn là truyền thông, khẳng định sẽ không chỉ trích Matthew - Horner, bởi vì hắn hành vi phù hợp nữ quyền chủ nghĩa giả cùng hoạt động xã hội gia thân phận.

Này chỉ biết gia tăng hắn trên người aura.

Về phần trong giới, Harvey - Weinstein đắc tội qua nhân thật sự nhiều lắm.

Không nói khác, lục đại công ty phỏng chừng đều thích nhìn thấy Harvey - Weinstein xong đời đi?

Bên cạnh, Matt - Damon mắt nhìn Ben Affleck, nhắc nhở chính mình hảo cơ hữu,“Không cần mở miệng, không được nói, tĩnh xem này biến.”

Ben Affleck cũng không ngốc, thấy rõ hiện trường tình thế, về phần cái gì Harvey - Weinstein hảo hữu thân phận, sớm bị hắn ném tới sau đầu, nhẹ giọng nói,“Matt, về sau ngàn vạn đừng đắc tội Matthew - Horner.”

Matt - Damon vội vội vàng vàng gật đầu,“Đối !”

Harvey - Weinstein ánh mắt lúc này vừa lúc quét lại đây, Matt - Damon cùng Ben Affleck đều thấy được, cơ hồ đồng thời cúi đầu, phảng phất không có nhìn thấy Harvey - Weinstein như vậy.

Nhìn thấy qua hướng đi theo sau mông hai tiểu đệ trầm mặc không nói gì, Harvey - Weinstein càng thêm tâm hàn, lại nhìn về phía ghế phóng viên hàng đầu tiên, chỗ đó làm hắn rất nhiều bằng hữu.

George - Clooney căn bản không cùng hắn ánh mắt tiếp xúc, Uma - Thurman trên mặt treo trào phúng cười, Quentin - Tarantino muốn làm cái gì, lại bên cạnh Samuel - Jackson kéo lại.

Không ai vì hắn nói chuyện a ! này mấy qua lại theo đuôi, tất cả đều phản bội hắn !

Cuối cùng, Harvey - Weinstein ánh mắt rơi vào Meryl - Streep trên người, này vừa còn tán đồng hắn, vì Oscar đối với hắn đủ loại lấy lòng nữ nhân, tổng nên vì hắn nói vài câu đi?

Meryl Streep gặp Harvey - Weinstein nhìn qua, đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mở ra trước mặt microphone.

Harvey - Weinstein trở về một hơi, cuối cùng vẫn là có người đứng ở chính mình bên này a.

“Harvey - Weinstein làm nghề trọng yếu nhất điện ảnh người sản xuất một trong, lại làm ra như thế làm người ta buồn nôn hành vi, thật làm người ta khiếp sợ !”

Meryl - Streep không có bất cứ do dự, càng không có bất cứ chần chờ, nói thẳng ra những lời này.

Harvey - Weinstein khiếp sợ há to miệng, vừa hồi tới được kia khẩu khí, lập tức đổ ở trong yết hầu, nháy mắt thất thanh.

“Ách...... Ách......” Hắn vươn ra một ngón tay, vô lực chỉ hướng Meryl - Streep, nhân phảng phất một chút già đi mười tuổi, đầy mặt suy sụp.

Meryl - Streep nhìn kia vài chứng cớ, biết lần này phi thường bảo hiểm, dĩ nhiên hạ quyết tâm, tiếp tục lớn tiếng nói,“Này mấy đi đến trước đài phát ra tiếng nữ tính là cực kỳ dũng cảm . Harvey - Weinstein đối đãi này mấy yếu ớt mà lại tràn ngập thiên phú trẻ tuổi nữ tính phương thức, vô luận tại bất cứ công tác trường hợp đều là không thể nhận !”

Toàn trường phóng viên đều nhìn về phía Meryl - Streep, bội phục vị này Oscar ảnh hậu tinh xảo kỹ xảo biểu diễn, chẳng lẽ vừa theo sát Harvey - Weinstein chỉ trích Matthew - Horner nhân không phải nàng?

Quả nhiên, đương một hảo diễn viên, đầu tiên muốn có nhất trương da mặt dày.

Meryl - Streep độ dày da mặt viễn siêu bình thường ngôi sao diễn viên, cho nên nàng đạt được cự đại thành công.

“Không hề nghi ngờ, đối với này những người bị hại đến nói trong khoảng thời gian này thậm chí là về sau rất dài một đoạn thời gian, đều tràn ngập thương tích. Ta muốn đối với các nàng dũng cảm chào, hơn nữa minh xác mà kiên định đứng ở các nàng bên này, duy trì sáng tỏ Harvey - Weinstein loại này hẳn là nhận đến khiển trách làm người ta chán ghét hành vi.”

Meryl - Streep còn tại phẫn nộ phát ngôn, phảng phất cùng những người bị hại cảm đồng thân thụ,“Hắn thực hiện không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng xấu hổ, nghe rợn cả người, phi thường phi thường sai lầm . Ta vốn đang cho rằng chuyện như vậy chỉ là một ít bịa đặt lời đồn, có lẽ chúng ta đều rất ngốc rất ngây thơ đi -- mà này cũng sử ta cảm thấy càng thêm phẫn nộ. Đối với loại này có nhục nữ tính nhân cách ti tiện hành vi, ở trên thế giới bất cứ địa phương, bất cứ công tác trường hợp đều hẳn là áp dụng không dễ dàng tha thứ thi thố !”

Giờ khắc này, Meryl - Streep bộc phát ra Oscar ảnh hậu siêu cấp kỹ xảo biểu diễn.

Harvey - Weinstein phảng phất rơi vào hầm băng như vậy, không thể tin nhìn Meryl - Streep, này phía trước phía sau, lên lên xuống xuống đều bị hắn chơi biến lão bà, thế nhưng so với chính mình còn vô sỉ !

Phản bội, lại là phản bội, Harvey - Weinstein nhắm mắt lại, biết chính mình đang tại chúng bạn xa lánh.

George - Clooney luôn luôn khứu giác nhạy bén, lúc này nhanh chóng từ công tác nhân viên trong tay muốn tới một chi microphone, lớn tiếng nói,“Ta vì lần này cùng Harvey - Weinstein hợp tác ghê tởm !”

Làm diễn viên giới chính khách, hắn nghĩa chính ngôn từ chỉ trích nói,“Quấy rối tình dục không chỉ có tại Hollywood, tại toàn thế giới đều càng ngày càng ngang ngược, ta hi vọng lần này có thể dần dần đánh vỡ như vậy hiện tượng. Ta cá nhân hứa hẹn sẽ tẫn ta có khả năng ngăn cản loại này hành vi, cũng đánh nhau phá yên lặng dũng cảm phát ra tiếng mọi người tỏ vẻ tán thưởng cùng thâm thâm yêu.”

Cuối cùng, George - Clooney nhìn về phía người bị hại đội ngũ,“Ta cùng với các ngươi cùng tại !”

“Này liền bắt đầu đánh rắn giập đầu ?” David - Ellison đối Matthew nói thầm.

Matthew bình tĩnh nói,“Đẳng nơi này xong việc, toàn Hollywood đều sẽ bắt đầu đánh rắn giập đầu.”

Giống Meryl - Streep hành vi, một phương diện bản thân nhân phẩm liền có vấn đề, một phương diện khác cũng là Hollywood này giới ảnh thu nhỏ.

Tường đổ mọi người thôi xác thực điểm giải thích là, tường mau ngã thời điểm mọi người mới dám thôi.

David - Ellison vẫn là cảm khái một câu,“Song trọng tiêu chuẩn Mai ảnh hậu chơi thật thuần thục a.” Hắn lời nói đột nhiên biến đổi,“Di, Rose McGowan đây là muốn làm cái gì?”

Liền tại George - Clooney lời nói vừa dứt thời điểm, Matthew phát hiện Rose McGowan đã lên vũ đài, đi tới Harvey - Weinstein phía trước.

Harvey - Weinstein ngồi bệt xuống trên ghế, tựa hồ bị rút sạch lực lượng như vậy.

“Nhân tra !”

Rose McGowan thấp sất một câu, giơ tay lên tay, nhắm ngay Harvey - Weinstein béo mặt, liền trừu đi xuống.

Ba --

Này một bàn tay cấp Harvey - Weinstein rút ra một đỏ tươi bàn tay ấn.

Ba --

Rose McGowan trở tay lại cho Harvey - Weinstein đệ nhị bàn tay.

Sau đó, nàng dọc theo vũ đài hướng về phía trước đi, từ Meryl - Streep phía trước trải qua khi, trực tiếp mắng,“Ghê tởm biểu tử !”

David - Ellison nhịn không được muốn cười, thật vất vả mới đình chỉ, hỏi,“Đây là ngươi an bài ?”

“Không có.” Matthew chậm rãi lắc đầu,“Ta có như vậy thấp cấp sao?”

Bạt tai tính cái gì? Hắn sớm liền để người ở trong ngục giam cấp Harvey - Weinstein chuẩn bị xà phòng .

Phần đông phóng viên còn tại giật mình nhìn Rose McGowan, tin tức thính môn lại một lần mở ra, vài danh mặc chính trang trung niên nam nhân đi đến, cũng không quản ở đây nhân quẳng đến hảo kỳ ánh mắt, trực tiếp đi tới Harvey - Weinstein trước mặt.

Đi đầu người nọ đầu tiên là giơ ra giấy chứng nhận, lập tức đem một phần văn kiện đặt ở Harvey - Weinstein trước mặt, dùng công thức hoá thanh âm nói,“Harvey - Weinstein tiên sinh, ngươi có hiềm nghi cưỡng gian, quấy rối tình dục, cố ý thương tổn nhiều hạng tội danh, ngươi bị bắt .”

Tiếp, hắn nói vài lời trình tự hóa, tại trước mắt bao người, cùng một đám FBI tham viên, đem Harvey - Weinstein mang đi .

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 1009: Gặp Lại Đi, Tinh Dầu

Hậu tục phát triển tựa như Matthew đoán trước như vậy, tại Ronan - Farrow văn chương đăng báo cùng truyền thông rộng khắp đưa tin sau, toàn mĩ danh nhân các nhân vật nổi tiếng, đều gia nhập đến trận này nộ đánh rắn giập đầu trò hay trong.

Không chỉ kia vài cùng Harvey - Weinstein liên quan không sâu nhân, hào không do dự đứng ở Harvey - Weinstein mặt đối lập, ngay cả cùng Harvey - Weinstein đi lại thân mật nhân, một đám đều gạt sạch quan hệ, lại hướng Harvey - Weinstein trên người đạp hai chân.

Matt - Damon cùng Ben Affleck công khai tuyên bố Harvey - Weinstein hành vi ghê tởm, tất yếu phải nghiêm trị; Quentin - Tarantino phát văn xưng Harvey - Weinstein muốn vì hắn hành vi phụ trách, hơn nữa trả giá ứng có đại giới; Harvey - Weinstein thê tử Georgina - Chapman thanh minh muốn cùng Harvey - Weinstein phân rõ giới hạn, nhanh chóng ly hôn.

Sở hữu Harvey - Weinstein tham dự điện ảnh hạng mục, tất cả đều tuyên bố giải trừ cùng Harvey - Weinstein hợp tác.

Cùng lúc đó, lấy Warner Bros cầm đầu truyền thông, phân phân lên án công khai Harvey - Weinstein ác liệt hành vi phạm tội, lục đại công ty nhân cơ hội đau ẩu chó rơi xuống nước.

Không chỉ là giải trí truyền thông, thương nghiệp truyền thông cùng xã hội truyền thông cũng tất cả đều gia nhập tiến vào.

Bởi Harvey - Weinstein từng vi Obama kéo qua tranh cử tài chính, Obama chuyên môn triệu tập tin tức tuyên bố hội khiển trách Harvey - Weinstein, hơn nữa hô hào tư pháp bộ môn cấp toàn xã hội một cái công đạo.

Matthew rất nhiều công tác đều làm ở phía trước, bởi vì đề cập vài chục khởi phi thường nghiêm trọng án kiện, Harvey - Weinstein bị cự tuyệt nộp tiền bảo lãnh.

Đều đến một bước này, Matthew tự nhiên sẽ không cấp Harvey - Weinstein bất cứ cơ hội phiên bàn, cho dù là 1% hi vọng đều sẽ không cấp.

Matthew các loại danh hiệu, cùng với nhiều năm qua tỉ mỉ tạo ra nhiều thân phận, lúc này phát huy trọng yếu tác dụng.

Làm toàn mĩ trứ danh nhất nữ quyền chủ nghĩa giả một trong, hắn vạch trần Harvey - Weinstein đó là bổn phận, làm hoạt động xã hội gia, tự nhiên muốn tội phạm được đến ứng có trừng phạt.

Khổng lồ tài lực cùng cự đại lực ảnh hưởng, thì là hắn cung cấp rất nhiều tiện lợi.

Ngắn ngủi vài ngày thời gian, Harvey - Weinstein liền thân bại danh liệt, đi lên cùng đồ mạt lộ.

Tục ngữ nói tường đổ mọi người đẩy, tại Hollywood này tòa thực dụng trường bên trong càng là như thế.

Hollywood một bi ai hiện thực là, người nào đó nếu có tiền, liền sẽ dần dần tìm đến nào đó nguyện ý cùng này cộng sự tùy tùng.

Từ nào đó phương diện đến nói, này cũng có thể sử dụng tại Matthew trên người.

Hollywood không phải duy nhất một vẫn tại khoan nhượng tuyệt không có thể thấy dung vào văn minh xã hội hành vi địa phương, tuyệt đối không phải !

Lần này sự kiện sở dĩ dẫn nhân chú mục, là vì một hàng này nam nam nữ nữ thường thường lấy đạo đức bảo vệ giả tự cư, trao giải điển lễ bên trên tràn ngập ra vẻ đạo mạo cùng hội giả.

Theo sau Golden Globe trao giải điển lễ bên trên, cùng hội giả tất cả đều thân xuyên màu đen lễ phục đi lên thảm đỏ, có quá nhiều giống Meryl - Streep cùng Judy - Dench như vậy phía trước gắt gao đi theo Harvey - Weinstein nữ nhân, biến hóa nhanh chóng trở thành cùng người bị hại cùng tại.

Đây chính là Hollywood.

Golden Globe sau, Matthew cùng Warner Bros cùng Walt Disney đẳng lục đại công ty nhân vài lần đi học viện, bách với ngoại giới càng lúc càng lớn áp lực, qua lại kia vài che chở Harvey - Weinstein đám lão nhân, không thể không tại Matthew cùng lục đại công ty trước mặt ký xuống một phần văn kiện.

Mĩ quốc người sản xuất liên minh dẫn đầu tuyên bố, khai trừ Harvey - Weinstein !

Tiếp, điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học viện cử hành tin tức tuyên bố hội, chính thức phát biểu thanh minh, hủy bỏ Harvey - Weinstein học viện hội viên tư cách.

Mặt khác, Harvey - Weinstein có nhậm chức hoặc là làm thêm nhiều gia công ty cùng cơ cấu, đều tuyên bố khai trừ Harvey - Weinstein.

Theo sau công bố Oscar đề danh danh sách trung, do Harvey - Weinstein vận tác [ Silver Linings Playbook ] cùng [ Django Unchained ] đẳng phim, không có lấy đến bất cứ một Oscar đề danh.

Này còn chưa xong, Anh quốc phương diện tuyên bố thu hồi từng ban phát cấp Harvey - Weinstein vinh dự kỵ sĩ huân chương, Pháp quốc hủy bỏ Harvey - Weinstein vinh dự quốc dân thân phận đợi đã (vân vân).

Một mặt gọi là Harvey - Weinstein tường triệt để bị đẩy ngã , không còn có đứng lên đến khả năng.

Thời gian rất nhanh đi tới tháng năm, Bắc Mĩ dần dần bình ổn, nhưng Harvey - Weinstein sự kiện dư ba ảnh hưởng vẫn tại, tháng năm sơ Pulitzer tin tức thưởng công bố, Matthew cùng Ronan - Farrow, David - Ellison, Amanda, Elena - Boyar cùng với Helen - Hermann mấy người, cùng nhau đạt được 2013 năm Pulitzer tin tức thưởng.

“Vi tự do cùng đại chúng phúc lợi mà chiến !”

Đây là giải Pulitzer cho Matthew lời bình, toàn xã hội đều hất lên một cỗ ca tụng Matthew - Horner tăng vọt, giống [ Los Angeles thời báo ] cùng [ New York thời báo ], hoàn cho hắn càng thêm rất giỏi đánh giá.

“Matthew - Horner là trên thế giới này sống Truyền Kỳ !”

Không ai so với Matthew nổi bật càng hơn, này mấy chỉ là một bắt đầu, theo sau càng nhiều vinh dự rơi vào trên đầu của hắn.

Toàn mỹ phụ nữ liên hợp hội trao tặng Matthew kiệt xuất cống hiến thưởng, Liên Hiệp Quốc phụ nữ nhi đồng ngân sách hội, Liên Hiệp Quốc nạn dân thự cùng Liên Hiệp Quốc cấm độc thự vì hắn ban phát Liên Hiệp Quốc đặc biệt vinh dự thưởng đợi đã (vân vân).

Rất nhiều truyền thông càng là khẩn cấp xưng 2013 năm là “Matthew - Horner năm”.

Đến 2014 đầu năm, trải qua một năm điều tra cùng tố tụng, Harvey - Weinstein cuối cùng bị phán xử hai mươi lăm năm giam cầm, trong lúc này không được tạm tha !

Harvey - Weinstein sinh ra ở thế kỷ trước năm mươi niên đại sơ, liền tính hai mươi lăm năm có thể ngao hoàn, mà không phải chết ở trong ngục giam, đến lúc đó cũng sắp chín mươi tuổi .

Có lẽ kết quả như vậy không thể khiến kia vài nữ tính người bị hại hài lòng, trong đó có không ít người tại tố tụng trong lúc này tìm kiếm phán xử Harvey - Weinstein chung thân giam cầm, nhưng đối với Matthew đến nói, kết quả như vậy đủ rồi.

Tại đây trường Hollywood thức chúng bạn xa lánh trung, Harvey - Weinstein cuối cùng biến thành bi kịch nhân vật chính.

Không chỉ là này mấy, Matthew còn chuẩn bị đem Harvey - Weinstein vĩnh cửu đóng lên sỉ nhục trụ, hắn cùng với toàn mỹ phụ nữ liên hợp hội đang tại hợp tác đẩy vào một bộ vạch trần Harvey - Weinstein sự kiện quá trình điện ảnh, tính toán mời Christian - Bale biểu diễn Harvey - Weinstein, chung quy vị này hốt béo hốt gầy năng lực, có thể bên ngoài hình thượng thoải mái đạt tới nhân vật yêu cầu.

2014 hàng năm trung, Matthew từ bận rộn công tác trung rút ra thời gian, cùng Amanda cùng Helen - Hermann cùng nhau đi tới Harvey - Weinstein bị tù ngục giam.

“Rất xin lỗi.” Matthew đi trở về bên cạnh xe, đỡ cửa xe, đối trong xe hai nữ nhân nói,“Ngục giam chỉ cho phép một người đi vào, hơn nữa Harvey - Weinstein cũng chỉ muốn gặp ta một người.”

Helen - Hermann nhìn nhìn ngục giam trên tường lưới điện, nói,“Chính ngươi đi thôi, ta cùng Amanda ở chỗ này chờ ngươi.”

Matthew gật gật đầu, từ cốp xe trung cầm một bao, tại Braun - Williams cùng đi dưới, hướng tới ngục giam đại môn bên kia đi.

Amanda nhìn Matthew bóng dáng, hảo kỳ hỏi,“Nghe nói hắn cùng Margot Robbie chia tay , là thật sao?”

“Thật.” Helen - Hermann nhẹ nhàng gật đầu,“Năm trước năm trung liền chia tay .”

“Vì sao?” Amanda không có khả năng thoát khỏi nữ nhân bát quái.

Helen - Hermann nâng ánh mắt, nói,“Cần lý do sao? Hollywood phân phân hợp hợp không phải rất bình thường? Matthew người như thế, làm sao có khả năng tại một nữ nhân bên cạnh dừng lại rất lâu?”

Amanda tán thành lời này,“Cũng phải a, hắn có thể cùng Margot Robbie chính thức kết giao lâu như vậy, dứt khoát chính là kỳ tích.”

“Hẳn là không phải kỳ tích, Matthew người này, ngươi cùng ta còn không lý giải sao?” Helen - Hermann dị thường bình tĩnh nói,“Phỏng chừng kia trường phi cơ sự cố xác thật xúc động hắn, nhưng lấy của ta phỏng đoán, Matthew xuống phi cơ không bao lâu thời gian, phỏng chừng liền hối hận .”

Amanda niết niết nhòn nhọn cằm,“Đúng vậy, như vậy mới hợp lý.”

Helen - Hermann nhàn nhạt nói,“Đối phó Harvey - Weinstein chuyện này, thao tác không tốt liền có khả năng dẫn lửa thiêu thân, tuy rằng Matthew cũng không thích đối nữ nhân dùng cường, nhưng sinh hoạt cá nhân hỗn loạn không bị kiềm chế là sự thật, một khi có người mang tiết tấu, hắn cũng sẽ có chút phiền phức, một cố định bạn gái, thiên nhiên liền có thể chắn điệu này mấy phiền toái, cho nên Matthew đem này đoạn quan hệ bảo trì xuống dưới, mãi cho đến Harvey - Weinstein sự kiện dần dần bình ổn.”

“Cũng phải a, sự thật chứng minh này phi thường hữu hiệu.” Amanda bỗng nhiên nghĩ đến một vài sự,“Liên Leonardo - DiCaprio đoạn thời gian đó đều cố định một người bạn gái, từ năm trước cuối năm mới lại bắt đầu thường xuyên đổi mới bạn gái.”

Helen - Hermann tiếp tục bình tĩnh nói,“Này chỉ là của ta phỏng đoán, Matthew trong lòng nghĩ như thế nào , chỉ có chính hắn mới biết được.”

Amanda lại nghĩ tới một sự kiện,“Matthew không phải muốn hài tử sao?”

Helen - Hermann nhẹ nhàng bâng quơ nói,“Hắn đã nghĩ thoáng, chuẩn bị tìm điều kiện không sai nữ nhân đẻ thay, chỉ cần chịu tiêu tiền, nhân tuyển rất dễ dàng tìm đến, hơn nữa lấy hiện tại khoa học kỹ thuật điều kiện, đến lúc đó nghiệm chứng có phải hay không thân sinh cũng rất nhẹ nhàng.”

Ngục giam bên kia, Matthew trải qua an kiểm, tiến vào phòng tiếp kiến, gặp được để đầu trọc Harvey - Weinstein.

“Ngươi tới xem ta chê cười sao?” Harvey - Weinstein thoạt nhìn gầy thật nhiều.

“Chế giễu? Ta không như vậy nhàm chán.” Matthew đem an kiểm qua một tiểu thủ đề túi đặt ở trên bàn,“Chỉ là cho ngươi đưa vài thứ, ngươi ở bên trong dùng đến.”

Harvey - Weinstein nhìn túi xách tay liếc nhìn, còn nói thêm,“Ta thừa nhận, ngươi thắng .”

Matthew lại đứng lên,“Nhìn thấy ngươi như bây giờ, ta an tâm.”

Harvey - Weinstein sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, lời này là ý gì, hắn như thế nào sẽ không biết, chính mình này hai năm được dày vò, từ mập mạp biến thành tên gầy, tóc cũng rụng sạch , biến thành danh phù kỳ thực Ngốc tử.

“Tái kiến, Harvey.” Matthew không chuẩn bị cùng hắn nhiều lời,“Chúng ta lại cũng không gặp.”

Nói xong, Matthew trực tiếp ra phòng tiếp kiến, kêu lên chờ ở bên ngoài Braun - Williams, cũng không quay đầu lại ly khai.

Phòng tiếp kiến nội, Harvey - Weinstein mở ra túi xách tay, gói to trung rõ ràng là mấy khối xà phòng, mặt trên còn viết “Trơn trượt dưỡng ẩm” Linh tinh quảng cáo ngữ.

Nguyên bản, hắn không muốn này túi xách tay, nhìn thấy xà phòng thượng “Trơn trượt dưỡng ẩm” Hàng chữ này, nhanh chóng thu lên.

Cùng nhà tù có thật nhiều hắc thô tráng, này mấy chính là hắn nhu cầu cấp bách a !

Ra ngục giam, lên xe, xe phát động, chở Matthew, Amanda cùng Helen - Hermann ba người triều Los Angeles chạy tới.

Matthew quay đầu mắt nhìn ngục giam cao lớn tường vây, hi vọng Harvey - Weinstein sẽ thích, đây chính là hắn chuyên môn để người chế tạo , bên trong có siêu áp súc bản tinh dầu.

Tái kiến đi, tinh dầu.

TỐI GIAI ẢNH TINH [C]

Bạch Sắc Thập Tam Hào

www.dtv-ebook.com

Chương 1010: Hậu Ký - Ta Cùng Stallone

K@ End, cám ơn mọi người làm bạn một đoạn đường. Hẹn ngày tái ngộ.

Trong ngày hè chói chang, một chiếc màu đen xe hơi từ dòng xe cộ trung lao ra, rẽ lên Beverly Hills phố Wilshire, thẳng đến Hilton khách sạn mà đi.

Xe chủ nhân Silvestre - Stallone ngồi ở hàng sau, mặt không chút thay đổi nhìn di động, trên di động là mới nhất realtime giải trí tin tức, có cẩu tử tại vài giờ trước chụp đến Matthew - Horner ảnh chụp, hắn mang theo một đám nữ nhân tiến vào Hilton khách sạn, trong đó liền có Sophia, Sistine cùng Scarlett tam tỷ muội.

Các nữ nhi như thế nào liền cùng Matthew - Horner tên khốn kiếp này làm cùng một chỗ đâu?

Nhìn thấy này tấm ảnh chụp, Silvestre - Stallone trong cơn giận dữ, Matthew - Horner thông đồng hắn nữ nhi còn chưa tính, còn một lần tính thông đồng ba, có hay không điểm lương tri?

Đồng thời dẫn hắn ba nữ nhi đi khách sạn khai phòng, hắn cũng có thể nhẫn, còn mẹ nó kêu lên nhiều như vậy nữ nhân cùng nhau, muốn làm cái gì?

Ở trên di động nhìn thấy tin tức trước tiên, Silvestre - Stallone khiến cho tài xế chạy lại đây.

Hi vọng tới kịp ngăn lại như vậy một hồi hoang đường trò khôi hài.

Silvestre - Stallone rất rõ ràng, trừ ngăn lại, chính mình lấy Matthew - Horner thật sự không có gì hảo biện pháp.

Người nọ là Hollywood cuối cùng cự tinh, từ trước tới nay tích lũy tối cao box office kỉ lục bảo trì giả, dựa theo năm trước cũng chính là 2018 năm cuối năm thống kê, Matthew - Horner diễn viên chính phim box office lũy kế gia tăng cao tới 180 ức dollar, cá nhân thân gia vượt qua 80 ức dollar, có được Hollywood khổng lồ nhất cá nhân thế lực.

Giống hắn loại người này, căn bản không thể cùng Matthew - Horner so sánh.

Không phải hắn tự coi nhẹ mình, mà là sự thật đặt ở nơi này, chênh lệch lớn đến để người ngay cả so sánh ý tưởng cũng không có.

Phương diện khác liền không cần nói, hai người chênh lệch là thiên địa có khác, chỉ riêng nói điện ảnh phương diện đi, hắn gần nhất hai năm diễn viên chính hoặc là đạo diễn điện ảnh, trừ ăn hành vẫn là ăn hành, trái lại Matthew - Horner, vẫn là trước sau như một thành công.

The Martian Bắc Mĩ 4 ức dollar, toàn cầu 9 ức dollar.

Interstellar Bắc Mĩ 3 ức 5000 vạn dollar, toàn cầu 10 ức dollar.

[ Fast and Furious 7] Bắc Mĩ 5 ức dollar, toàn cầu 17 ức dollar.

Thành công với hắn mà nói dứt khoát không cần rất đơn giản.

Úc...... Đúng, còn có đầu tư điện ảnh.

Insidious, Conjuring,[ Annabelle ] cùng The Nun đã hợp thành một vô cùng thành công điện ảnh vũ trụ, cũng là Hollywood công nhận trừ bỏ “Avengers vũ trụ” Ngoài, thành công nhất điện ảnh vũ trụ.

Này vũ trụ đến hiện tại đẩy ra sáu bộ phim Bắc Mĩ box office lũy kế vượt qua 10 ức dollar, toàn cầu box office vượt qua 20 ức dollar.

Còn có [ Hunger Games ] series, dù cho toàn bộ series có điểm tăng trưởng chậm, nhưng bốn bộ khúc Bắc Mĩ 16 ức dollar, toàn cầu 33 ức dollar thành tích lại là thật .

Về phần [ Fifty Shades of Grey ] kia ba bộ để người xấu hổ điện ảnh, box office ngược lại là bình thường, ba bộ khúc Bắc Mĩ tổng box office cũng bất quá 6 ức dollar, toàn cầu 15 ức dollar mà thôi.

Nhưng này phim đĩa phim lượng bán kinh người, cho tới nay vỏn vẹn đĩa phim một hạng, liền tại toàn cầu bán ra vượt qua năm ngàn vạn bộ, nghe nói Matthew - Horner phòng công tác chỉ riêng ở trên một hạng này thu nhập liền đạt tới năm ức dollar.

Này mấy đều là tiền a, không phải một trảo một bó to giấy loại.

2019 năm ngày mùa hè phá lệ nóng bức, dương quang cũng phá lệ mãnh liệt, này mấy tất cả đều không thể ngăn cản Silvestre - Stallone từ Ác Ma trong tay cứu vãn nữ nhi quyết tâm.

Xe dừng ở khách sạn cửa, Silvestre - Stallone vội vàng xuống xe xông vào khách sạn, thẳng đến khách sạn tầng cao nhất.

Mấy năm gần đây, Matthew - Horner thường xuyên mang bạn gái tới nơi này khai phòng, Hilton khách sạn đỉnh tầng phòng tổng thống đều biến thành hắn chuyên chúc bao phòng, điểm ấy sớm liền truyền khắp toàn bộ Hollywood.

Ra thang máy, Silvestre xung qua u tĩnh hành lang, đi đến hành lang chỗ cuối một gian phòng tổng thống phía trước, nghĩ đến ba nữ nhi cùng một đống lớn nữ nhân liền tại bên trong, trong lòng hỏa diễm càng thiêu càng vượng, phảng phất Rumble phụ thể như vậy, nhấc chân liền đá vào trên cửa phòng.

Cửa phòng rõ ràng không có đóng chặt, theo tiếng mở ra, Silvestre - Stallone thấp giọng mắng chửi,“Tên khốn kiếp này liền như vậy sốt ruột? Ngay cả cửa phòng đều không đóng kỹ?”

Silvestre - Stallone hai bước xông vào phòng, bên cạnh phía trước một cửa mở ra, sau đó thấy được phòng tổng thống nguyên bộ bể bơi, Matthew - Horner liền ngồi ở bên bể bơi.

Hắn chỉ mặc một kiện quần bơi, từ một đồ bơi vải dệt thiếu không thể lại thiếu nữ hài trong tay tiếp nhận một chén rượu, xung chính mình bên này giơ giơ.

“Xin chào, Stallone tiên sinh.”

Silvestre - Stallone theo bản năng gật đầu, có chút ngẩn người sững sờ, bởi vì nhìn thấy cảnh tượng rất kinh người , thậm chí khả năng chung thân khó quên.

Vừa cấp Matthew - Horner rót rượu nữ hài, nếu hắn nhớ không lầm mà nói, hẳn là gọi Mackenzie Foy, vừa đủ mười tám tuổi, là Matthew - Horner lực bưng ra đến một đời mới thiếu nữ ngôi sao.

Mackenzie Foy đối diện, là cùng nàng tuổi xấp xỉ nữ hài, chỉ cần nhìn một cái, này nữ hài liền có thể cho người lưu lại khó có thể ma diệt ấn tượng, bởi vì nàng ngực trở xuống cơ hồ tất cả đều là chân.

Silvestre - Stallone nhận thức nàng, Cindy - Crawford nữ nhi Kaia - Gerber.

Lại xem phía sau, một cự đại thập tự giá đứng sừng sững tại bể bơi chỗ cuối, trên thập tự giá trói gô một nữ nhân, tuy rằng cự ly có điểm xa, nhưng hắn có thể nhận ra đến, cái kia nữ nhân là biểu diễn [ Fifty Shades of Grey ] mà nổi tiếng Amber - Heard.

Tại thập tự giá phía dưới, một kiều tiểu nữ hài đang tại kéo chặt Amber - Heard trên người dây thừng, đây là Julia - Roberts chất nữ Emma - Roberts.

Tầm mắt hướng bên trái di động, có một nữ nhân quỳ trên mặt đất, tựa hồ có sữa bò rắc ở trên mặt, chính ngưỡng mặt cố gắng không để sữa bò chảy xuống, để mặt khác mấy nữ nhân chụp ảnh.

Silvestre - Stallone cũng là bão kinh chiến hỏa nam nhân, đương nhiên biết kia không phải thật sữa bò.

Bên kia liền Matthew - Horner một người nam nhân, là ai sái Jennifer - Lawrence vị này Hollywood sử thượng đệ nhất 90 sau Oscar ảnh hậu đầy mặt sữa bò, có thể nghĩ.

Cho nàng chụp ảnh nhân đồng dạng đại danh đỉnh đỉnh, đó là Emma - Watson cùng Amanda - Seyfried.

Bể bơi lúc này tiếng nước động tĩnh, có không ít người đột nhiên từ trong nước thò đầu ra đến, trước sau đi đến Matthew dưới chân bể bơi bên.

Trong những người này đại đa số, Silvestre - Stallone cũng có thể gọi ra danh tự đến, cái kia để mật đường kim tóc dài là Taylor - Swift, một đầu tóc đen là trong lời đồn Taylor - Swift đối thủ một mất một còn Katy - Perry, sau đó còn có Taylor - Swift khuê mật đoàn.

Giống cái gì Karlie Kloss, Kendall Jenner, Cara - Delevingne đám người, hắn còn có thể gọi ra danh tự, còn có một ít là hắn gọi không ra danh tự nữ nhân, bất quá xem dáng người cùng hình thể, hẳn là đều là vài trẻ tuổi người mẫu.

Tiếp, có ba nữ tử từ hắn tầm mắt điểm mù đi ra, đi tới Matthew bên cạnh.

Silvestre - Stallone lập tức trừng lớn ánh mắt, này ba nữ tử chính là hắn nữ nhi Sophia, Sistine cùng Scarlett.

“Ba ba......” Này ba người nhìn thấy Stallone, một điểm đều không xấu hổ,“Ngươi như thế nào ở trong này?”

Silvestre - Stallone lớn tiếng nói,“Ta đến mang các ngươi về nhà ! các ngươi theo ta đi !”

“Chúng ta không đi !” Ba nữ tử trăm miệng một lời nói,“Ngươi tới chậm, chúng ta đã cuồng hoan qua !”

Năm phút đồng hồ sau, Silvestre - Stallone sắc mặt âm tình bất định đi ra này gian phòng tổng thống.

Bể bơi bên kia, truyền đến một trận tiếng hoan hô, tất cả mọi người vây quanh đến Matthew bên cạnh, Matthew hô lớn,“Cuồng hoan bắt đầu !”

Table of Contents

Mục lục

Chương 1: Đây Là Nam Chính

Chương 2: Năm Vạn Đô La

Chương 3: Dung Tục Mục Tiêu

Chương 4: Lão Lái Xe

Chương 5: Hỗ Trợ Bắt Gian

Chương 6: Hiệp Nghị Không Ngang Hàng

Chương 7: Hộ Khách Của Ta

Chương 8: Lương 6 Đô/Giờ

Chương 9: Tiếng Hô Phẫn Nộ

Chương 10: Không Ngờ Lại Là Trộm Cắp

Chương 11: Bully

Chương 12: Cô Bé Ngoan

Chương 13: Vai Diễn Có Lời Kịch

Chương 14: Có Chút Thiên Phú

Chương 15: Phòng Ngừa Chu Đáo

Chương 16: Khiến Hắn Kinh Ngạc

Chương 17: Hộ Khách Đầu Tiên

Chương 18: Lên Cửa Đòi Nợ

Chương 19: Chỉ Cần Nổi Danh

Chương 20: Nỗi Vất Vả Của Diễn Viên Tạm Thời

Chương 21: Làm Quen

Chương 22: Hữu Tình Yếu Ớt Vô Cùng

Chương 23: Áp Dụng Lập Tức

Chương 24: Cảm Giác Của Nam Chính

Chương 25: Cứ Như Hai Người

Chương 26: Bị Bức Bất Đắc Dĩ

Chương 27: Tương Đương Vô Sỉ

Chương 28: Hợp Đồng Diễn Viên Dài Kỳ

Chương 29: Cạnh Tranh

Chương 30: Thực Tiễn Lớn Hơn Lý Luận

Chương 31: Hảo Diễn Viên Mấu Chốt Là Gì

Chương 32: Đồ Con Lợn

Chương 33: Người Theo Dõi

Chương 34: Giải Trí Tuyến Nhân

Chương 35: Cùng Có Lợi

Chương 36: Lời Mời Của Đạo Diễn

Chương 37: Vì Nghệ Thuật Hiến Thân

Chương 38: Càng Thêm Ti Tiện

Chương 39: Đau Xót Không Nói Nên Lời

Chương 40: Cung Cấp Manh Mối

Chương 41: Toàn Lực Phối Hợp

Chương 42: Ca Sĩ Ghét Nhất

Chương 43: Ta Không Thích Hắn

Chương 44: Nên Đến Thì Sớm Muộn Vẫn Đến

Chương 45: Bài Danh Gần Đầu

Chương 46: Thất Nghiệp

Chương 47: Tân Đạo Diễn

Chương 48: Địch Nhân Cả Đời

Chương 49: Có Đường Tắt

Chương 50: Nhân Diễn Sinh Tình

Chương 51: Khống Chế Giả

Chương 52: Đến Nơi Đến Chốn

Chương 53: Sáng Tỏ Là Phải

Chương 54: Năng Lực Quan Trọng Hơn Cả Kỹ Xảo Biểu Diễn

Chương 55: Tình Yêu, Lãng Mạn Cùng Động Tác

Chương 56: Bạn Tốt

Chương 57: Tan Vỡ

Chương 58: Quân Nhân Nhân Vật

Chương 59: Chiến Tranh Kẻ Xâm Lược

Chương 60: Khí Chất Là Linh Hồn Của Hình Tượng

Chương 61: Hạ Khổ Công

Chương 62: Nàng Là Ghen Tị

Chương 63: Quân Sự Huấn Luyện Viên

Chương 64: Lý Do Phải Đoạt Được Nhân Vật

Chương 65: Cố Ý Hay Vô Ý

Chương 66: Từng Giết Tù Binh

Chương 67: Lo Lắng Chờ Đợi

Chương 68: Bạn Gái

Chương 69: Đơn Giản Thực Dụng

Chương 70: Hòa Giải

Chương 71: Quay Phim Gì

Chương 72: Có Một Điều Kiện

Chương 73: Vô Hạn Hận Ý

Chương 74: GàO ThéT Mà Đến

Chương 75: Nam Nữ Bình Đẳng

Chương 76: Mưu Đồ Bí Mật

Chương 77: Chết Chắc

Chương 78: Thử Một Lần

Chương 79: Tinh Dầu

Chương 80: Hành Động Bắt Đầu

Chương 81: Động Kinh

Chương 82: Rời Chức

Chương 83: Vai Diễn Đầu Tiên Công Chiếu

Chương 84: Năm Giây

Chương 85: Siêu Cấp Đại Lão

Chương 86: Làm Tốt

Chương 87: Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 88: Đổi Hắn

Chương 89: Cắt Giảm Phần Diễn

Chương 90: Chế Giễu

Chương 91: Chuyên Nghiệp Cùng Cổ Vũ

Chương 92: Tình Nghĩa Huynh Đệ Cao Hơn Hết Thảy

Chương 93: Phức Tạp Thảm Đỏ Chuẩn Bị

Chương 94: Tồn Tại Cảm

Chương 95: Tiềm Lực Diễn Viên

Chương 96: Ba Bộ Phim Mới

Chương 97: Groupie

Chương 98: Bài Post Blog Đầu Tiên

Chương 99: Vô Dụng Công

Chương 100: Tổ Ba Người

Chương 101: Ưu Thế Thế Yếu

Chương 102: Bản Lĩnh Của Diễn Viên Gạo Cội

Chương 103: Áp Đảo

Chương 104: Lương 100.000/Năm

Chương 105: Quyền Kích Huấn Luyện

Chương 106: Sinh Tử Cừu Địch

Chương 107: Nhân Phẩm Giám Định Sư

Chương 108: Chọn Sai Chức Nghiệp

Chương 109: Studio Giảo Thỉ Côn

Chương 110: Cắn Không Buông

Chương 111: Hung Hăng Đánh Hắn

Chương 112: Giải Ước

Chương 113: Lạc Quan Lý Do

Chương 114: Có Chuyện Nói Thẳng

Chương 115: Ha Ha

Chương 116: Cải Biến

Chương 117: Diễn Viên Tốt

Chương 118: Một Chiến Tranh Hiện Đại Cố Sự

Chương 119: Ngươi Không Có Hi Vọng

Chương 120: Đột Kích Đặc Huấn

Chương 121: Nhân Sinh Sỉ Nhục

Chương 122: Cố Nhân Gặp Nhau

Chương 123: Án Phát

Chương 124: Do Dự

Chương 125: Súng Điện

Chương 126: Ba Điều Kiện

Chương 127: Khắp Nơi Hỗn Đản

Chương 128: Tín Ngưỡng Xạ Kích

Chương 129: Tất Cả Đều Là Tin Tức Tốt

Chương 130: Hải Tặc Vui Chơi

Chương 131: Còn Chờ Tôi Luyện

Chương 132: Band Of Brothers Cự Đại Thiếu Hụt

Chương 133: Lóe Sáng Lên Sân

Chương 134: Bỏ Được Dùng Tiền

Chương 135: Lão Đại

Chương 136: Có Mị Lực Nhất

Chương 137: Tương Đương Chú Ý

Chương 138: Vai Chính Cùng Vai Phụ

Chương 139: Suy Xét Mới

Chương 140: Hạng Mục Chi Tranh

Chương 141: Ai Được Hoan Nghênh Nhất

Chương 142: Thái Độ Ảnh Hưởng

Chương 143: Gia Tăng Kiếp Mã

Chương 144: Ta Mới Là Vai Chính

Chương 145: Danh Vọng Đại Giảm

Chương 146: Thắng Được

Chương 147: Kiên Trì Sơ Tâm

Chương 148: Vừa Thưởng Thức Vừa Học Tập

Chương 149: Đỉnh Cấp Đại Chế Tác

Chương 150: Lẫn Nhau Thổi Phồng

Chương 151: Tứ Đại Nhân Vật

Chương 152: Trang Đầu Chuyên Mục

Chương 153: Nữ Chính

Chương 154: Thanh Danh Dần Lên

Chương 155: Đừng Suy Nghĩ Nhiều

Chương 156: Sống Lưng Cứng Rắn

Chương 157: Có Chỗ Trả Giá

Chương 158: Vội Vàng Xao Động Tâm Thái

Chương 159: Như Cá Gặp Nước

Chương 160: Đá Cản Đường

Chương 161: Mạnh Nhất Nam Nhân

Chương 162: Áp Phích Có Vấn Đề

Chương 163: Xảy Ra Chuyện Lớn

Chương 164: Đều Là Người Xấu

Chương 165: Thuận Thế Phản Kích

Chương 166: Ngươi Tin Không

Chương 167: Thời Gian Công Chiếu

Chương 168: Tìm Kiếm Hạng Mục

Chương 169: Tiên Tri Đi Đầu

Chương 170: Từ Đầu Đến Cuối Cùng Với Ngươi

Chương 171: Tồn Tại Cảm Phi Thường Thấp

Chương 172: Legolas Aura

Chương 173: Có Xung Đột

Chương 174: Liên Hệ Liszt

Chương 175: Box Office Suy Đoán

Chương 176: Khó Được Hạng Mục Lớn

Chương 177: Thịnh Thế Mỹ Nhan

Chương 178: Yên Lặng Tiếp Nhận

Chương 179: Chuyện Xấu

Chương 180: Hết Thảy Đều Là Sinh Ý

Chương 181: Hôn Mông Con Lừa

Chương 182: Lễ Công Chiếu Lần Đầu

Chương 183: Tuyệt Đối Vai Chính

Chương 184: Kém Bình Kịch Bản Và Khen Ngợi Nhân Vật Nam Chính

Chương 185: Đặc Thù Chuyển Phát Nhanh

Chương 186: Thành Công

Chương 187: Trên Mặt Đất Hoàn Toàn Không Có Chỉ Có Trên Trời

Chương 188: Nói Được Thì Làm Được

Chương 189: Toàn Mỹ Nổi Danh

Chương 190: Minh Tinh Diễn Viên

Chương 191: Nam Thần

Chương 192: Đột Phá Một Trăm Triệu

Chương 193: Đang Hot

Chương 194: Nhân Tuyển Cho Van Helsing

Chương 195: Hải Tặc Xuất Kích

Chương 196: Thử Vai Thợ Rèn

Chương 197: Hoa Thức Kiếm Thuật Cách Đấu

Chương 198: Thành Công Cầm Xuống

Chương 199: Cát Xê Tăng Vài Lần

Chương 200: Chuyển Hình Vấn Đề

Chương 201: Sửa Chữa Động Tác Thiết Kế

Chương 202: Khí Chất Bổ Sung

Chương 203: Người Mặt Trăng

Chương 204: Tam Đại Sung Sướng

Chương 205: Hắn Là Ma Quỷ

Chương 206: Không Đến Điện

Chương 207: Caribbean Cùng Caribbean

Chương 208: Khuyết Thiếu Một Nhân Vật Nam Chính

Chương 209: Thích Hợp Sao

Chương 210: Trả Nhân Tình

Chương 211: Mời

Chương 212: Hữu Kinh Vô Hiểm

Chương 213: Không Hài Hòa Nhất

Chương 214: Hồi Báo

Chương 215: Trù Bị Phim Mới

Chương 216: Bình Hoa

Chương 217: Vua Arthur

Chương 218: Tuyên Truyền Kế Hoạch

Chương 219: Âm Mưu Cùng Tự Ti

Chương 220: Chém Giết Kịch Liệt

Chương 221: Phục Chế

Chương 222: Lo Lắng Cùng Ưu Thế

Chương 223: Depp Chống Đối Disney Chủ Tịch

Chương 224: Tài Chính Lỗ Hổng

Chương 225: Đứng Tại Nhiều Người Một Bên

Chương 226: Lần Đầu Hẹn Hò

Chương 227: Cọ Nhiệt Độ

Chương 228: Nhận Lời Mời

Chương 229: Tăng Tốc Tiến Độ

Chương 230: Diễn Kỹ Đại Bạo Phát

Chương 231: Tin Tức Tốt

Chương 232: Ngoài Dự Liệu

Chương 233: Cái Giá

Chương 234: Một Đôi Trời Sinh

Chương 235: Uy Mãnh! Cấp Tiến! Bạo Lực!

Chương 236: Sáng Suốt Quyết Định

Chương 237: Box Office Đại Bạo Bắt Đầu

Chương 238: Ngày Đầu Hai Ngàn Vạn

Chương 239: Được Hoan Nghênh Nhất Nhân Vật

Chương 240: Box Office Đại Bạo

Chương 241: Khoảng Cách Cự Tinh Có Bao Xa

Chương 242: Chú Ý Bảng Vị Thứ Hai

Chương 243: Hư Giả Biến Chân Thực

Chương 244: Một Nữ Hài Gửi Thư

Chương 245: Vương Tử Vs Hiệu Trưởng

Chương 246: Ta Vì Ngươi Mà Đến

Chương 247: Danh Lợi Song Thu

Chương 248: Matthew Bài Cây Rụng Tiền

Chương 249: Tiền Tài Cùng Giao Tình

Chương 250: Zombie Sinh Tồn Sổ Tay

Chương 251: Zombie Văn Hóa

Chương 252: Khi Yêu Đã Thành Chuyện Cũ

Chương 253: Tất Cả Đều Là Hố

Chương 254: Tù Đồ

Chương 255: Cứu Người A

Chương 256: Dựa Vào

Chương 257: Rung Động

Chương 258: Sở Trường Tuyệt Kỹ

Chương 259: Máy Bay Chiến Đấu

Chương 260: Nhân Sinh Như Kịch

Chương 261: Minh Tinh Nhiều Kỳ Ba

Chương 262: Niên Độ Box Office Quán Quân

Chương 263: Cát Xê Phần Tiếp Theo

Chương 264: Phong Hiểm Quá Lớn

Chương 265: Brokeback Mountain

Chương 266: Phi Thường Phù Hợp

Chương 267: Bị Loại

Chương 268: Phong Hồi Lộ Chuyển

Chương 269: Mỹ Nữ Biến Ma Đầu

Chương 270: Đầu Tư

Chương 271: Lại Là Trả Giá Hồi Báo

Chương 272: Trời Sinh Liền Có Ưu Thế

Chương 273: Đáng Tin Cậy Kịch Bản

Chương 274: Nện Tiền Trò Chơi

Chương 275: Phát Huy Ngươi Năng Khiếu

Chương 276: Bất Học Vô Thuật

Chương 277: Bay Lên Giày Cao Gót

Chương 278: Oscar

Chương 279: Mục Tiêu Xác Định

Chương 280: Thang Máy

Chương 281: Liên Hợp Hâm Nóng

Chương 282: Bắn Nhau Phim Hành Động

Chương 283: Xâm Lược Tính Cùng Nguy Hiểm Tính Càng Cao

Chương 284: Thermopylae

Chương 285: Lập Thể Rõ Ràng Nhân Vật Nam Chính

Chương 286: Để Cho Ta Làm Bạn Gái Của Ngươi

Chương 287: Đột Phá Chi Phí Tuyến

Chương 288: Lực Hiệu Triệu Kinh Người

Chương 289: Thế Lực Ngang Nhau

Chương 290: Bảo Tàng Kim Tệ

Chương 291: Bị Cự Tuyệt

Chương 292: Van Helsing

Chương 293: Đều Tại Ta

Chương 294: Hùng Tâm Bừng Bừng

Chương 295: Vận Khí Ắt Không Thể Thiếu

Chương 296: Phim Dở Báo Trước

Chương 297: Trực Tiếp Nghiền Ép

Chương 298: Kinh Thiên Đại Bát Quái

Chương 299: Đổi Mới Ranh Giới Nhận Tri

Chương 300: Quyền Đề Nghị Nữ Chính

Chương 301: Siêu Cấp Box Office Độc Dược

Chương 302: Trọng Chất Không Trọng Lượng

Chương 303: Nữ Chiến Sĩ

Chương 304: Hôn Nhân Giống Như Chiến Tranh

Chương 305: Young Hollywood Awards

Chương 306: Đa Nghi

Chương 307: Tranh Thủ Bản Quyền

Chương 308: Hảo Trạng Thái

Chương 309: Tham Khảo Bắt Chước

Chương 310: Bao Dung Không Phải Dung Túng

Chương 311: Hoàn Mỹ Bạn Gái

Chương 312: Làm ChàO HàNg

Chương 313: Tiếp BàN Vấn Đề

Chương 314: Vợ Chồng Chiến Tranh

Chương 315: Ý Nghĩ Quá Nguy Hiểm

Chương 316: Cao Minh Lừa Đảo

Chương 317: Ảnh Hậu Bạn Trai

Chương 318: Ta Đánh Người

Chương 319: Chia Tay

Chương 320: Nhắc Nhở Depp

Chương 321: Thất Bại Thê Thảm Đau Đớn

Chương 322: Đôla Nghiên Cứu Nhiệt

Chương 323: Đây Không Phải Sparta

Chương 324: Toàn Gia Hoan

Chương 325: Lo Được Lo Mất

Chương 326: Hai Tuần Hai Ức

Chương 327: Lẫn Nhau Thành Tựu

Chương 328: Sao Ra Nhân Thiết

Chương 329: Người Phát Ngôn

Chương 330: Đạo Đức Điều Khoản

Chương 331: Dungeon Siege

Chương 332: Tư Nhân Trợ Lý

Chương 333: Quảng Cáo Đạo Diễn

Chương 334: Đào Góc Tường

Chương 335: Lượng Thân Định Chế

Chương 336: Cool Nhất Nam Nữ Muốn Cùng Một Chỗ

Chương 337: Ếch Xanh Cùng Vương Tử

Chương 338: Quả Hồng Muốn Tìm Mềm Bóp

Chương 339: Cải Biên Quyền

Chương 340: Siêu Cấp Đại Kim Chủ

Chương 341: Sẽ Xuất Hiện Máy Bay Sao

Chương 342: Giải Quyết Bản Quyền

Chương 343: Chịu Chết Ngươi Đi

Chương 344: Làm Như Không Thấy

Chương 345: Kết Hôn Không Có Khả Năng

Chương 346: Cầu Hôn

Chương 347: Sẽ Có Chân Ái Sao

Chương 348: Ta Nguyện Ý

Chương 349: Đặt Trước Không Lý Tưởng

Chương 350: Đao Đao Trí Mạng

Chương 351: Bán Trước Thành Tích

Chương 352: Lão Bằng Hữu Tân Điện Ảnh

Chương 353: Giết Không Chết Ngươi Lại Yêu Ngươi

Chương 354: Siêu Cấp Cự Pháo

Chương 355: Lưỡng Cực Phân Hoá

Chương 356: Nghiền Ép Đối Thủ

Chương 357: Nhẹ Nhàng Qua Năm Ngàn Vạn

Chương 358: Lại Gặp Bán Chạy

Chương 359: Bán Đi Đính Hôn Nghi Thức

Chương 360: Làm Sao Chia Tay

Chương 361: Sơ Tâm Không Thay Đổi

Chương 362: Trung Ảnh Tập Đoàn

Chương 363: Đồng Hồ Đại Ngôn

Chương 364: Rolex

Chương 365: Thần Tượng Cấm Kỵ

Chương 366: Giáo Phụ

Chương 367: Nhân Vật Mấu Chốt

Chương 368: Mời Ngươi Tự Trọng

Chương 369: Chính Trị Chính Xác

Chương 370: Phi Thường Có Phong CáCh Đáp Án

Chương 371: Đơn Đấu

Chương 372: Trên Đời Chỉ Có Ba Loại Biểu

Chương 373: Cây Cùng Rừng Cây

Chương 374: Nhu Cầu Tràn Đầy

Chương 375: Gặp Lại, Matthew

Chương 376: Không Toàn Trường Cảnh Thiết Kế

Chương 377: Khôi Phục Tự Do

Chương 378: Lại Gặp Tinh Dầu

Chương 379+1 Vs 2

Chương 380: Kiên Quyết Không Thay Đổ

Chương 381: Ta Yêu Nhất

Chương 382: Hạng Mục Mấu Chốt

Chương 383: Đoàn Đội Cùng Chi Tiêu

Chương 384: Thân Thiện Đại Sứ

Chương 385: Trời Sinh Nữ Vu

Chương 386: Nhược Thế Quần Thể

Chương 387: Weinstein

Chương 388: Quyền Phát Hành

Chương 389: Thiên Chi Kiêu Tử

Chương 390: Không Chịu Đựng Nổi

Chương 391: Quyền Cùng Thế

Chương 392: Tạm Thời Ứng Phó Qua

Chương 393: Triệt Để Thất Bại

Chương 394: Cát Xê Hậu Hĩnh

Chương 395: Ta Không Phải Venus

Chương 396: Khó Mà Đoàn Tụ

Chương 397: Hoàng Kim Chi Thành

Chương 398: Am Hiểu Biểu Diễn Minh Tinh

Chương 399: Show Ra Độ Cao Mới

Chương 400: Thiết Yếu Thuốc Hay

Chương 401: Thiên Sứ Rơi Xuống Thế Gian

Chương 402: Amanda

Chương 403: Bảo Tiêu

Chương 404: Tuyệt Đối Không Phải Phim Lịch Sử

Chương 405: Ra Ngoài Nghệ Thuật Cân NhắC

Chương 406: Bắt Đầu Một Con Chó

Chương 407: Tập Thể Phản Đối

Chương 408: Tình Nguyện Thống Khoái Chết Mất

Chương 409: Tạo Áp Lực

Chương 410: Ta Muốn Nhân Vật Này

Chương 411: Bạch Da Hắc Tâm

Chương 412: Điện Ảnh Ăn Cơm Dã Ngoại Hội

Chương 413: Vung Bàn Tay Vả Nàng

Chương 414: Thứ Hấp Dẫn Nam Nhân

Chương 415: Phẫn Nộ Tiểu Bảo

Chương 416: Thành Ý Cùng Điều Kiện

Chương 417: Đá Hắn Ra Cục

Chương 418: Phản Xã Hội

Chương 419: Hai Ngàn Vạn Câu Lạc Bộ

Chương 420: Chân Chính Truyền Kỳ

Chương 421: Matthew Địch Nhân Lớn Nhất

Chương 422: Bóng Ma Tâm Lý

Chương 423: Mạc Danh Kỳ Diệu Cảm Giác Ưu Việt

Chương 424: Nội Tâm Là Sụp Đổ

Chương 425: Michael Sheehan

Chương 426: Nga Nữ Nhân Bệnh Chung

Chương 427: Thượng Tầng Xã Giao

Chương 428: Còn Sống Tác Phẩm Nghệ Thuật

Chương 429: Sao Có Thể Nhịn Được

Chương 430: Huynh Muội

Chương 431: Đến Điểm Kích Thích

Chương 432: Không Phải Người Bình Thường

Chương 433: Mâu Thuẫn

Chương 434: Thử Sức Cùng Kỹ Xảo Biểu Diễn

Chương 435: Ưu Thế Sở Tại

Chương 436: Cứ Như Vậy Quyết Định

Chương 437: Người Thắng

Chương 438: Kiên Trì Lý Niệm

Chương 439: Hoàn Tất Thời Điểm

Chương 440: Cảm Giác Thành Tựu

Chương 441: Có Thể Nhịn Được Sao

Chương 442: Cùng Chung Mối Thù

Chương 443: Chỉ Có Vĩnh Viễn Mua Bán

Chương 444: Hollywood Danh Nhân Trung Tâm

Chương 445: Chung Cực Truy Cầu

Chương 446: Nhân Vật Buê Đuê Menly Nhất

Chương 447: Siêu Mẫu Trợ Trận

Chương 448: Động Lực Thăm Dò Câu Trả Lời

Chương 449: Tên Khốn Kiếp Này

Chương 450: Đỉnh Cấp Hưởng Thụ

Chương 451: Siêu Cao Quy Cách

Chương 452: Mục Đích Cũng Không Đơn Thuần

Chương 453: Quả Quyết Cự Tuyệt

Chương 454: Bị Trộm

Chương 455: Tên Trộm Đồ Lót

Chương 456: Liên Hợp Hâm Nóng

Chương 457: Tìm Kiếm Linh Cảm

Chương 458: Hollywood Công Nghiệp Tối Cao Tiêu Chuẩn

Chương 459: Thành Danh Thật Là Khó

Chương 460: Phá Kỷ Lục

Chương 461: Jack Sue Phối Hợp Tình Tay Ba

Chương 462: Bò Sữa Cấp Bậc

Chương 463: Ca Hát Muốn Mạng

Chương 464: Cuối Tuần Box Office Kỷ Lục

Chương 465: Mở Rộng Fan Điện Ảnh Thị Trường

Chương 466: Đáng Sợ Nhất

Chương 467: Theo Như Nhu Cầu

Chương 468: Hàng Bán Chạy

Chương 469: Trung Thực Tín Đồ

Chương 470: Miệng Rộng

Chương 471: Tịnh Hóa

Chương 472: Chất Dẫn Cháy

Chương 473: Cự Tuyệt Helen

Chương 474: Tân Đạo Diễn

Chương 475: Cẩu Cùng Song Kết Cục

Chương 476: Ta Cự Tuyệt

Chương 477: Cấp Cao Đại Ngôn

Chương 478: Hợp Tác Đóng Phim

Chương 479: Big Shit

Chương 480: Tiền Tài Động Nhân Tâm

Chương 481: Siêu Cấp Thét Lên

Chương 482: Ta Thích Ngươi

Chương 483: Chinh Phục

Chương 484: Mười Phần Sai

Chương 485: Ta Bồi Thường Nổi

Chương 486: Chặt Đẹp

Chương 487: Hoa Danh Tại Ngoại

Chương 488: Thanh Minh

Chương 489: Tài Chính Chuẩn Bị Đầy Đủ

Chương 490: Ưu Thế Cự Đại

Chương 491: Khó Mà Quyết Đoán

Chương 492: Một Bước Đến Dạ Dày

Chương 493: Dùng Tốt Matthew Lá Bài Này

Chương 494: Đào Hố Cho Downey

Chương 495: Cùng Chung Chí Hướng

Chương 496: Theo Không Kịp Tiết Tấu

Chương 497: Ba Cái Ách Xì

Chương 498: Vấn Đề Về Súng

Chương 499: Xã Hội Tinh Thần Trách Nhiệm

Chương 500: Kia Đầu Trọc

Chương 501: Chồng Trước Vợ Trước

Chương 502: Ẩn Nấp Tâm Tư

Chương 503: Không Chịu Nhận Mình Già

Chương 504: A Ô

Chương 505: Chiến Thần Vĩnh Viễn Không Khuất Phục

Chương 506: Ta Rất Hưng Phấn

Chương 507: Chủ Ý Dở

Chương 508: Lần Đầu Tiên

Chương 509: Mỹ Học Kỷ Nguyên Mới

Chương 510: Rất Đáng Gờm

Chương 511: Liên Phá Kỷ Lục

Chương 512: Tự Do Đấu Sĩ

Chương 513: Cẩn Thận Một Chút

Chương 514: Đánh Chó Xuống Nước

Chương 515: Mấu Chốt Chứng Cứ

Chương 516: Nháo Đến Chết

Chương 517: Chính Diện Tương Đối

Chương 518: Vô Địch Thế Giới

Chương 519: Cạm Bẫy

Chương 520: Thắng Chắc

Chương 521: Chính Nghĩa Một Phương

Chương 522: Ai Làm

Chương 523: Công Bằng Cùng Công Chính

Chương 524: Thương Nhân Trọng Lợi

Chương 525: Không Phải Người Bình Thường

Chương 526: Điều Kiện

Chương 527: Ba Ba

Chương 528: Tách Rời

Chương 529: Một Người Như Là Một Thế Giới

Chương 530: Hoàn Mỹ Nhân Thiết

Chương 531: Không Lấy Tình Tiết Thủ Thắng

Chương 532: Hắn Đến Vào Đêm Nay

Chương 533: Đại Ca Của Toàn Vũ Trụ

Chương 534: Đệ Nhất Bình Hoa

Chương 535: Giống Như Hổ Điên

Chương 536: Thế Giới Chỉnh Hình Chi Đô

Chương 537: Megatron Cùng Sam Cùng Michaela

Chương 538: Người Dũng Cảm

Chương 539: Kerr

Chương 540: Tiệp Khắc Chi Quang

Chương 541: Hào Quang Cùng Dã Tâm

Chương 542: Ta Chờ Ngươi

Chương 543: Bản Quyền Tình Huống

Chương 544: Quyết Tâm

Chương 545: Warner Cao Tầng

Chương 546: Thương Nghiệp Cơ Mật

Chương 547: Đều Có Toan Tính

Chương 548: Khó Khăn Trắc Trở

Chương 549: Hệ Liệt Của Ta

Chương 550: Ngươi Đủ Tư Cách Sao

Chương 551: Chúng Ta Là Người Nhà

Chương 552: Nam Nhân Phương Thức

Chương 553: Nhân Thiết Sụp Đổ

Chương 554: Đề Nghị Cùng Ủy Thác

Chương 555: Không Phải Thánh Nhân

Chương 556: Cô Gái Tóc Đỏ

Chương 557: Dầu Bôi Trơn

Chương 558: Tiếp Địa Khí

Chương 559: Mệnh Đề Viết Văn

Chương 560: Hết Thảy Vì Matthew

Chương 561: Vương Bài

Chương 562: Trao Giải Khách Quý

Chương 563: Lãnh Khốc Cùng Tuyệt Vọng

Chương 564: Nhất Châm Kiến Huyết

Chương 565: Mặt Dày Vô Sỉ

Chương 566: Đèn Đầu Xe

Chương 567: Quá Mức Xa Xôi

Chương 568: Công Chúa Sao Hỏa

Chương 569: Phòng Ngừa Thất Bại

Chương 570: Tâm Cơ Nam

Chương 571: Pitt Rất Có Tiền

Chương 572: Tỷ Đệ

Chương 573: Tối Nghĩa Khó Hiểu

Chương 574: Lại Gặp Đào Chân Tường

Chương 575: Đều Có Tranh Giành

Chương 576: Kinh Đào Hải Lãng

Chương 577: Leonidas Trường Mâu

Chương 578: Nắm Mũi Đi

Chương 579: Bán Tình Hoài

Chương 580: Vĩnh Viễn Không Ở

Chương 581: Andrew Stanton

Chương 582: Cờ Hải Tặc Vĩnh Viễn Không Bay Xuống

Chương 583: Vĩnh Viễn Đừng Nói Vĩnh Viễn

Chương 584: Giả Dối Tuyên Truyền

Chương 585: Một Công Ba Việc

Chương 586: Hố Trời

Chương 587: Ưu Tú Chưa Hẳn Phù Hợp

Chương 588: Ta Sẽ Phối Hợp Ngươi

Chương 589: Tiến Triển Thuận Lợi

Chương 590: Luôn Luôn Đều Không Có

Chương 591: Ác Thú Vị

Chương 592: Đáng Sợ Kinh Lịch

Chương 593: Thổi Phồng

Chương 594: Cảnh Phỉ Đại Chiến

Chương 595: Tinh Thần Chuyên Nghiệp

Chương 596: Phát Hành Cạnh Tranh

Chương 597: Ngồi Ăn Rồi Chờ Chết?

Chương 598: Tuổi Thơ Mộng Tưởng

Chương 599: Trúng Độc

Chương 600: Gặp Lại Tinh Dầu

Chương 601: Mạnh Bao Nhiêu

Chương 602: Số Mười Ba Điện Ảnh Phòng Làm Việc

Chương 603: Ta Rất Muốn Đánh Ngươi

Chương 604: Thể Thao Biểu Diễn

Chương 605: Nguyệt Thực

Chương 606: Buộc Chung Một Chỗ

Chương 607: Bản Quyền Twilight

Chương 608: Nhân Sinh Người Chỉ Dẫn

Chương 609: Hết Thảy Thuận Lợi

Chương 610: Vấn Đề Tiền Bạc

Chương 611: Đệ Nhất Nhà Sản Xuất

Chương 612: Kích Thước Luận Anh Hùng

Chương 613: Độ Khó Cao Phim Hành Động

Chương 614: Lớn Nhất Chênh Lệch

Chương 615: Tham Gia Đại Tuyển

Chương 616: Cứu Cấp Không Cứu Nghèo

Chương 617: Người Qua Đường Chuyển Thành Fan

Chương 618: Người Tự Do

Chương 619: Một Người Một Chó Một Thế Giới

Chương 620: Nhẹ Nhàng Linh Hoạt Mà Không Mất Tinh Tế Diễn Kỹ

Chương 621: Đặt Bao Hết Duy Trì

Chương 622: Tốt Nhất Chú Giải

Chương 623: Bình Luận Miễn Dịch Lực

Chương 624: Box Office Đại Đế

Chương 625: Xe Buýt Cùng Xe Lửa

Chương 626: Bộ Đội Đặc Chủng

Chương 627: Ăn Hành

Chương 628: Một Nhà Độc Đại

Chương 629: Minh Tinh May Mắn Nhất

Chương 630: Chứng Minh Trong Sạch

Chương 631: Danh Phù Kỳ Thực Giao Dịch

Chương 632: Chim Đầu Đàn

Chương 633: Đạt Thành Hợp Tác

Chương 634: Cùng Một Xưởng Sản Xuất

Chương 635: Arkham Nhân Tài Xuất Hiện Lớp Lớp

Chương 636: Làm Anh Hùng Của Mình

Chương 637: Chính Đáng Cạnh Tranh

Chương 638: Phim Trộm Cắp

Chương 639: Tiểu Hoa Thêm Tiểu Thịt Tươi

Chương 640: Nolan Mời

Chương 641: Tục Đến Không Thể Lại Tục

Chương 642: Chiều Dài Kinh Người

Chương 643: Xe Cơ Bắp

Chương 644: Khủng Bố Văn Hóa

Chương 645: Ra Tay Nhất Định Phải Sớm

Chương 646: Giết Người Diệt Khẩu

Chương 647: Còn Sống Trở Về

Chương 648: Bệnh Nhớ Nhà

Chương 649: Ma Túy

Chương 650: Toàn Bộ Hoàn Thành

Chương 651: Lãng Tử Quay Đầu Quý Hơn Vàng

Chương 652: Green Lantern Corps

Chương 653: Ngươi Quá Sành Chơi

Chương 654: Đại Thời Đại

Chương 655: Người Da Đen Green Lantern

Chương 656: Kinh Nghiệm Giáo Huấn

Chương 657: Nổi Danh Phải Thừa Dịp Sớm

Chương 658: Vì Báo Tình Cừu

Chương 659: Lần Đầu Công Chiếu Thành Công

Chương 660: Nhàm Chán Siêu Nhân

Chương 661: Chúa Tể Ngày Lễ Độc Lập

Chương 662: Thương Nghiệp Giải Trí

Chương 663: Minh Tinh Ăn Khách Nhất Toàn Cầu

Chương 664: Cao Soái Phú Thêm Vạn Người Mê

Chương 665: Cuộc Hẹn Với Chuột Mickey

Chương 666: Bán Cho Disney Đi

Chương 667: Cổ Quyền ĐổI Mua

Chương 668: Nhất Chiến Phong Thần

Chương 669: Phi Công Chuyện Này

Chương 670: Tân Hợp Đồng Tân Thu Ích

Chương 671: Giải Ước

Chương 672: Thu Phí Khởi Hành

Chương 673: Ta Muốn Giết Ngươi

Chương 674: Vụ Án Không Đầu Mối

Chương 675: Qúa Đáng Sợ

Chương 676: Nhàm Chán Phỏng Đoán

Chương 677: Đều Mang Tâm Tư

Chương 678: Hoa Dạng Chồng Chất

Chương 679: Khán Giả Chuyên Nghiệp

Chương 680: Hunger Games

Chương 681: Muốn Cầm Bản Quyền Không Dễ Dàng

Chương 682: Đòi Lại Nợ Máu

Chương 683: Linh Cảm Nơi Phát Ra

Chương 684: Thời Đại Hắc Ám

Chương 685: Băng Lãnh Tàn Khốc

Chương 686: Chuyên Nghiệp Hảo Diễn Viên

Chương 687: Nguy Hiểm Cảm Cúm

Chương 688: Hút Máu Kinh Tình

Chương 689: Chân Chính Nội Hàm

Chương 690: Bộ Phận Tục Nhất Của Nhân Tính

Chương 691: Thiên Tài Người Xem Não Động

Chương 692: Nhảy Ba Nấc

Chương 693: Đầu Tư Ngắn Hạn

Chương 694: Chiến Đấu Chuyên Gia

Chương 695: Người Theo Dõi

Chương 696: Nụ Cười Của Ác Ma

Chương 697: Nghĩ Sai

Chương 698: Nam Nhân Mẫu Mực

Chương 699: Trở Thành Oscar Ban GiáM KhảO

Chương 700: Lão Sư Cùng Học Sinh

Chương 701: Bạch Tả Nữ Quyền

Chương 702: Quanh Thân Thu Nhập Kinh Người

Chương 703: Dom Cobb

Chương 704: Tâm Đều Lạnh

Chương 705: Bình Mới Rượu Cũ

Chương 706: Càng Nổi Danh Da Mặt Càng Dày

Chương 707: Anne Công Chúa

Chương 708: Công Bằng Công Chính Lựa Chọn

Chương 709: Kết Thúc Mở

Chương 710: Phim Kinh Dị

Chương 711: Người Có Được Ngón Tay Vàng

Chương 712: Quyết Tâm Cự Tuyệt

Chương 713: Âm Nhạc Khóa

Chương 714: Bắt Đầu Lên Lớp

Chương 715: Khác Loại Thổ Lộ

Chương 716: Sinh Hoạt Trong Giấc Mộng

Chương 717: Chuyện Lãng Mạn Nhất

Chương 718: Chúng Ta Đi Lên Trò Chuyện

Chương 719: Cứu Ta

Chương 720: Mở Cửa

Chương 721: Hạch Tâm Lợi Ích

Chương 722: Cùng Tiền Tài Không Quan Hệ

Chương 723: Ngón Tay Vàng

Chương 724: Cừu Đại Khổ Thâm

Chương 725: CầN Ra Thôn

Chương 726: Tìm Một Tử Địch

Chương 727: Kẹt Rồi

Chương 728: Lựa Chọn Thế Nào

Chương 729: Nhìn Thấy Ta Kinh Hỉ Sao

Chương 730: Nhà Từ Thiện

Chương 731: Cấp Bách

Chương 732: Ta Muốn Không Phải Tiền

Chương 733: Chiến Lợi Phẩm

Chương 734: Số Lượng Chất Lượng Chiếu Cố

Chương 735: Nữ Quyền Tranh Thủ Quyền Lực

Chương 736: Ngăn Chặn

Chương 737: Chó Cắn Chó

Chương 738: Luật Sư Tìm Tới Cửa

Chương 739: Vũ Khí Cuối Cùng

Chương 740: Đạt Thành Hiệp Nghị

Chương 741: LãO SóI XáM Khăn Quàng Đỏ

Chương 742: Một Cây Đao

Chương 743: Sức Chiến Đấu Bùng Nổ

Chương 744: Xã Giao Phàn Chi Hoa

Chương 745: Cút Đi

Chương 746: Bốn Hạng Mục Lớn

Chương 747: Cùng Châu Phi Nạn Dân Cùng Tại

Chương 748: Cơ Hội Xuất Thủ

Chương 749: Cấp Tốc

Chương 750: Không Liều Mạng Sẽ Chết

Chương 751: Matthew Chi Chiến

Chương 752: Hợp Tình Hợp Lý

Chương 753: TiếNg Trung Kí Tên

Chương 754: Thân Phận Aura

Chương 755: Người Thành Công Có Tu Dưỡng

Chương 756: Dừng Ngứa Không Cầu Người

Chương 757: Tán Đồng Cảm Giác

Chương 758: Cao Đại Thượng Vấn Đề

Chương 759: Người Bạn Của Phụ Nữ

Chương 760: Ngàn Dặm Giang Lăng

Chương 761: Lâu Ngày Mới Rõ Lòng Người

Chương 762: Làm Tấm Màn Đen

Chương 763: Thế Lực Lớn

Chương 764: Để Cho Ta Kí Tên

Chương 765: Bộ Dáng Phim Bom Tấn Nên Có

Chương 766: Lừa Gạt Quảng Cáo

Chương 767: Một Vé Khó Cầu

Chương 768: Cùng Phong

Chương 769: Giao Dịch Nguyên Tắc

Chương 770: Hùng Bá Bảng Xếp Hạng

Chương 771: Hưởng Thụ Tăng Thêm

Chương 772: Khói Lửa Tràn Ngập

Chương 773: Vương Tử Già Đi

Chương 774: Trên Trời Rơi Xuống Thần Ưng

Chương 775: Muốn Đụng Đến Ta Đầu Tư?

Chương 776: Matthew Chi Ca

Chương 777: Khuyết Thiếu Đầy Đủ Rèn Luyện

Chương 778: Băng Thiên Tuyết Địa

Chương 779: Bên Trong Ấm Mới Là Thật Ấm

Chương 780: Thiên Nga Đen

Chương 781: Tác Phẩm Có Dã Tâm Nhất

Chương 782: Box Office Thảm Bại

Chương 783: Nguyên Sang Tinh Linh

Chương 784: Không Có Lời Oán Giận Sao

Chương 785: Tay Bắn Tỉa

Chương 786: Ra Tự Truyện

Chương 787: Thích Thú

Chương 788: Tra Nam Xứng Tra Nữ

Chương 789: Tặng Nữ Chính Lại Thêm Lão Công

Chương 790: Quán Quân Rớt Từ Trên Trời Xuống

Chương 791: Phần Tiếp Theo Kế Hoạch

Chương 792: Khuôn Mặt Xa Lạ

Chương 793: Phòng Cháy Phòng Trộm Phòng Khuê Mật

Chương 794: Gia Đình Ân Oán

Chương 795: Quyết Tâm Cùng Năng Lực

Chương 796: Canada Tiểu Lưu Manh

Chương 797: Xử Lý Ngươi

Chương 798: Không Mang Theo Chơi Như Vậy A

Chương 799: Tìm Đường Chết

Chương 800: Đặc Biệt Đề Nghị

Chương 801: Hữu Nghị Thiên Trường Địa Cửu

Chương 802: Tốt Nhất Tình Nhân

Chương 803: Quốc Tế Hóa

Chương 804: Twilight Chuyên Trường

Chương 805: Tuyển Một Nữ Hài

Chương 806: Tài Nguyên Ưu Thế

Chương 807: Anh Rể Tiết

Chương 808: Đòn Sát Thủ

Chương 809: Kinh Điển Nhất Tác Phẩm

Chương 810: Thay Đổi Đạo Diễn

Chương 811: Liên Quan Tới Đạo Diễn Lăng Xê

Chương 812: Hưởng Thụ Lữ Trình

Chương 813: Tục Đến Nát

Chương 814: Box Office Dọa Người

Chương 815: Người Chấp Hành

Chương 816: Kiếm Bộn

Chương 817: Hung Trạch

Chương 818: Sôi Trào Cừu Hận Chi Hỏa

Chương 819: Hao Tổn

Chương 820: Nhắc Nhở Depp

Chương 821: Ngốc Đại Tỷ

Chương 822: Mã Lão Sư Luyện Tập Chụp Ảnh

Chương 823: Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 824: Đầu Tư Đề Nghị

Chương 825: Sinh Thời Hệ Liệt

Chương 826: Đếm Tiền Đến Bong Gân

Chương 827: Thế Giới Nhân Dân Đại Đoàn Kết

Chương 828: Ba Trăm Triệu Đô La

Chương 829: Khu Ma Sư

Chương 830: Sinh Ý Chính Là Sinh Ý

Chương 831: Có Quyền Thế Nhất

Chương 832: Lời Mời Của Các Thiên Thần

Chương 833: Đêm Điên Cuồng

Chương 834: Phóng Túng Trừng Phạt

Chương 835: Cường Hãn Nữ Tính Nhân Vật

Chương 836: Phản Bội Tư Vị

Chương 837: Nâng Lên Nàng

Chương 838: Ngân Phiếu Khống

Chương 839: Phải Có Kiên Nhẫn

Chương 840: Trâu Già Muốn Ăn Cỏ Non

Chương 841: Lời Mời Người Phát Ngôn

Chương 842: Hard Sci-Fi

Chương 843: Sao Hỏa

Chương 844: Thượng Đế Sủng Nhi

Chương 845: Có Thú Nhất Trò Chơi

Chương 846: Nghệ Thuật Gia

Chương 847: Một Đám Ngu Xuẩn

Chương 848: Chúc Ngươi May Mắn

Chương 849: Phim Dở Viêm

Chương 850: Chia Tay Khoái Hoạt

Chương 851: Mộng Là Thật

Chương 852: Ngươi Lạnh Không

Chương 853: Kẻ Trộm Giấc Mơ

Chương 854: Vĩ Đại Nhân Văn Chủ Nghĩa Tinh Thần

Chương 855: Người Đại Biểu Cho Thành Công

Chương 856: Lực Trùng Kích

Chương 857: Cái Giá Đắt Đỏ

Chương 858: Cả Đời Không Qua Lại Với Nhau

Chương 859: Vì Gia Đình Cố Gắng

Chương 860: Ngu Xuẩn Thêm Khốn Kiếp

Chương 861: Nề Hà Địch Nhân Có Gundam

Chương 862: Cự Vô Bá

Chương 863: Lady Jaye

Chương 864: Đêm Dài Đằng Đẵng

Chương 865: Quen Biết Đã Lâu

Chương 866: Thần Thao Tác

Chương 867: Hài Tử Là Của Ai

Chương 868: Không Muốn Mặt

Chương 869: Loạn A Loạn

Chương 870: Trọng Độ Người Bệnh

Chương 871: Bán Chạy Tiềm Lực

Chương 872: Cao Hồi Báo

Chương 873: Một Trận Giao Dịch

Chương 874: Conjuring

Chương 875: Vũ Trụ Phim Kinh Dị

Chương 876: Ta Đệ Ngược Ta Trăm Ngàn Lần

Chương 877: Nhan Trị Tức Chính Nghĩa

Chương 878: Tương Thân Tương Ái

Chương 879: Nghiêm Trọng Sự Cố

Chương 880: Khoa Huyễn Tam Giác Luyến

Chương 881: Tập Quán Làm Người Xấu

Chương 882: Nhân Thiết Sụp Đổ

Chương 883: Ngụy Biện Tà Thuyết

Chương 884: Triệt Sắt Hãn Tướng

Chương 885: Nghiêm Hình Bức Cung

Chương 886: Quy Tắc Trò Chơi

Chương 887: Mồi Câu

Chương 888: Thu Hoạch Tiểu Tổ

Chương 889: Địch Nhân Cường Đại

Chương 890: Khổng Lồ Thị Trường

Chương 891: Cùng Leonardo Ước Định

Chương 892: Thiên Sát Cô Tinh

Chương 893: Hỏng Bét Thảm Bại

Chương 894: Hết Thời

Chương 895: Tìm Thích Hợp Kết Hôn

Chương 896: Sói Đến Rồi

Chương 897: Thẻ Người Tốt

Chương 898: Cáo Già

Chương 899: Phi Thường Đẹp Mắt

Chương 900: Phản Ánh Phi Thường Tốt

Chương 901: Ngày Đầu Box Office Quá Trăm Triệu

Chương 902: Đề Nghị

Chương 903: Nghệ Thuật Tuần Hoàn Lợi Dụng

Chương 904: Không Hàng Quán Quân

Chương 905: Lập Flag Sát

Chương 906: Đổi Thành Tỷ Đệ

Chương 907: Vẫn Là Huynh Muội A

Chương 908: Rất Cần Tiền Nuôi Gia Đình

Chương 909: Con Gái Ruột?

Chương 910: Lý Do Đường Hoàng

Chương 911: Nữ Cao Bồi

Chương 912: Như Vậy Thẳng Thắn

Chương 913: Ngươi Không Chết Ai Chết

Chương 914: Nữ Nhân Dị Thường Dũng Cảm

Chương 915: Thấy Chết Không Cứu

Chương 916: Nhân Tạo Cất Cao

Chương 917: Không Mê Mẩn

Chương 918: Vô Hạn Đũng Quần

Chương 919: Con Gái Quốc Dân

Chương 920: Ai Dùng Ai Khó Chịu

Chương 921: Sống Lại Một Đời Chân Chính Sứ Mệnh

Chương 922: Có Cừu Báo Cừu

Chương 923: Tha Thiết Ước Mơ

Chương 924: Giải Quyết Vấn Đề

Chương 925: Phạm Vi Thế Lực

Chương 926: Liên Tưởng Lực Phong Phú

Chương 927: Biến Mất

Chương 928: Chân Chính Khoa Huyễn

Chương 929: Tới Cửa Quyên Tiền

Chương 930: Ba Ba Đi Đâu

Chương 931: Mỗi Người Đều Có Lập Trường Cùng Lợi Ích

Chương 932: Phát Tác

Chương 933: Đi Ra Uống Một Chén

Chương 934: Tra Nữ Cùng Tra Nam

Chương 935: Trực Tiếp Chiếu Tướng

Chương 936: Nắm Chặt Thời Đại Tiết Tấu

Chương 937: Khuê Mật Đoàn

Chương 938: Phim Thanh Xuân Đại Nhiệt Thời Đại

Chương 939: Rốt Cục Đợi Đến Một Ngày Này

Chương 940: Ánh Mắt Cùng Năng Lực

Chương 941: Trân Quý Cùng Nắm Chắc

Chương 942: Thư Của Flora

Chương 943: Ta Là Chuyên Gia

Chương 944: Thuộc Về Tất Cả Chúng Ta

Chương 945: Sức Người Cuối Cùng Có Cực Hạn

Chương 946: Trời Sinh Tình Chủng

Chương 947: Vs Có 3 Bitch

Chương 948: Cá Nhân Tài Nghệ Show

Chương 949: Jinkela

Chương 950: Cá Nhân Thắng Lợi

Chương 951: Thể Xác Tinh Thần Vui Vẻ

Chương 952: Có Tài Nhưng Thành Đạt Muộn

Chương 953: Vừa Đúng

Chương 954: Trung Nhị Nam Nhân

Chương 955: Tử Thần Chú Ý

Chương 956: Chú Định Biến Thành Nói Nhiều

Chương 957: Còn Có Ai

Chương 958: Phát Sinh Đại Sự

Chương 959: Huyết Tinh Màu Đen

Chương 960: Rất Được Hoan Nghênh Làm Sao Bây Giờ

Chương 961: Diễn Kỹ Phái

Chương 962: Aura Tăng Thêm

Chương 963: Hai Ngày Phá Ức

Chương 964: Box Office Cao Nhất Phim Chiến Tranh

Chương 965: Số Một

Chương 966: Chúng Ta Đi Qua

Chương 967: Bình Quyền Điện Ảnh

Chương 968: Nghiện

Chương 969: Sắp Cất Cánh

Chương 970: Ma Quỷ Xé Rách Cánh

Chương 971: Tử Vong Đang Ở Trước Mắt

Chương 972: Cùng Trải Qua Tai Nạn Trên Không

Chương 973: An Toàn Rơi Xuống Đất

Chương 974: Gặp Một Đánh Một

Chương 975: Giết Nàng

Chương 976: Không Chịu Trách Nhiệm

Chương 977: Nhìn Thấy Chớ Kinh Ngạc

Chương 978: Đang Hành Động

Chương 979: Conjuring

Chương 980: Biết Người Khéo Dùng

Chương 981: Quá Trăm Triệu Là Tất Nhiên

Chương 982: Song Hùng Quyết Đấu

Chương 983: Biến Đổi Bất Ngờ

Chương 984: Cải Biến Rất Nhiều

Chương 985: Tai Nạn Xe Cộ

Chương 986: Đua Chính Là Mạng

Chương 987: Tìm Đường Chết Tiểu Vương Tử

Chương 988: Fan Hâm Mộ Thịnh Yến

Chương 989: Fifty Shades

Chương 990: Không Đi Đường Thường

Chương 991: Người Đầu Tiên Bỏ Mình

Chương 992: Người Bình Thường Hạnh Phúc

Chương 993: Hữu Tình Nhân Chung Thành Quyến Chúc

Chương 994: Như Thi Như Họa

Chương 995: Bội Thu Một Năm

Chương 996: Giống Như Con Ruồi

Chương 997: Không Thấy Được Trả Giá

Chương 998: Ta Có Một Kế Hoạch

Chương 999: Chinh Đồ Là Tinh Thần Đại Hải

Chương 1000: Hoàn Toàn Thay Đổi

Chương 1001: Phi Thường Tốt

Chương 1002: Chiến Đấu Đến Cùng

Chương 1003: Thời Gian Không Nhiều Lắm

Chương 1004: Xong Đời A

Chương 1005: Trò Hay Vừa Mới Bắt Đầu

Chương 1006: Loại Bỏ U Ác Tính

Chương 1007: Tố Cáo

Chương 1008: Chúng Bạn Xa Lánh

Chương 1009: Gặp Lại Đi, Tinh Dầu

Chương 1010: Hậu Ký - Ta Cùng Stallone